Overlord
Author: Maruyama Kugane
Date: 2019-03-20T17:00:00+00:00
Publisher: www.dtv-ebook.com

Mục lục

Thông Báo !!!
Nazarick
Vol 1-The Undead King-Mở Đầu
Vol 1-Chương 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu
Vol 1-Chương 2: Các Thủ Hộ Giả
Vol 1-Giao Đoạn
Vol 1-Chương 3: Cuộc Chiến Ở Làng Carne
Vol 1-Chương 4: Xung Đột
Vol 1-Chương 5: Kẻ Thống Trị Cái Chết
Vol 1-Chương Kết
Vol 2-The Dark Warrior:Mở Đầu
Vol 2-Minh Họa
Vol 2-Chương 1: Hai Mạo Hiểm Giả
Vol 2-Chương 2: Hành Trình
Vol 2 -Giao Đoạn
Vol 2-Chương 3: Hiền Vương Rừng Xanh
Vol 2-Chương 4: Song Kiếm Đoạt Mệnh
Vol 2-Chương Kết
Vol 3-The Bloody Valkyrie:Minh Họa
Vol 3-Chương 1: Bầy Thú Ăn Thịt
Vol 3-Chương 2: Chân Tổ
Vol 3-Giao Đoạn
Vol 3-Chương 3: Rối Loạn Và Thấu Hiểu
Vol 3-Chương 4: Trước Cuộc Đấu Sinh Tử

Vol 3-Chương 5: Player Vs Non-Player Character

Vol 3-Chương Kết
Vol 4-The Lizard Man Heroes:Mở Đầu
Vol 4-Minh Họa
Vol 4-Chương 1: Khởi Hành
Vol 4-Chương 2: Tập Hợp,Các Lizardman
Vol 4-Giao Đoạn
Vol 4-Chương 3: Đạo Quân Của Cái Chết
Vol 4-Chương 4: Bình Minh Của Tuyệt Vọng
Vol 4-Chương 5: Vị Thần Băng Giá
Vol 4-Chương Kết
Vol 5-The Men In The Kingdom 1:Mở Đầu
Vol 5-Chương 1: Nỗi Lòng Của Một Chàng Trai
Vol 5-Chương 2: Blue Rose
Vol 5-Giao Đoạn

Vol 5-Chương 3: Người Cứu Giúp Và Người Được Giúp

Vol 5-Chương 4: Anh Hùng Tụ Hội
Vol 5-Chương 5: Tắt Lửa,Đốm Lửa Đầy Trời
Vol 6-The Men In The Kingdom 2:Minh Họa

Vol 6-Chương 1: Mở Đầu Cuộc Náo Loạn Vương Quốc

Vol 6-Chương 2: Chuẩn Bị Trước Cuộc Tập Kích
Vol 6-Chương 3: Six Arms
Vol 6-Chương 4: Jaldabaoth
Vol 6-Giao Đoạn
Vol 6-Chương 5: Con Át Chủ Bài Mạnh Mẽ Nhất

Vol 6-Chương 6: Trận Chiến Cuối Cùng Của Cuộc Náo Loạn

Vol 6-Chương Kết
Vol 7-The Invaders Of The Large Tomb:Mở Đầu
Vol 7-Minh Họa
Vol 7-Chương 1: Sự Mê Hoặc Dẫn Tới Cái Chết
Vol 7-Chương 2: Bươm Bướm Sa Lưới Nhện
Vol 7-Chương 3: Lăng Mộ Lớn
Vol 7-Giao Đoạn
Vol 7-Chương 4: Một Tia Hy Vọng
Vol 7-Chương Kết
Vol 8-The Two Leaders:Minh Họa

Vol 8-Ngoại Truyện 1:Những Ngày Làm Việc Và Biến Động Của Enri

Vol 8-Ngoại Truyện 2:Một Ngày Của Nazarick
Vol 9-The Magic Caster Of Destroy:Mở Đầu
Vol 9-Minh Họa
Vol 9-Chương 1: Cuộc Chiến Ngôn Từ
Vol 9-Chương 2: Chuẩn Bị Trước Cuộc Chiến
Vol 9-Giao Đoạn
Vol 9-Chương 3: Một Trận Chiến Khác
Vol 9-Chương 4: Tàn Sát
Vol 9-Chương Kết
Vol 9-Brand New Chapter

Vol 10-The Ruler Of Conspiracy (Mưu Lược Của Kẻ Thống Trị):Mở Đầu

Vol 10-Chương 1: Vương Quốc Sorcerous Của Ainz Ooal Gown

Vol 10-Chương 2: Vương Quốc Re-Estize
Vol 10-Giao Đoạn
Vol 10-Chương 3: Đế Quốc Baharuth
Vol 10-Chương Kết
Vol 11-The Craftsman Of Dwarf:Mở Đầu
Vol 11-Minh Họa

Vol 11-Chương 1: Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi Đến Một Vùng Đất Xa

Vol 11-Chương 2: Tìm Kiếm Vương Quốc Tộc Người Lùn

Vol 11-Giao Đoạn
Vol 11-Chương 3: Nguy Cơ Đến Gần
Vol 11-Chương 4: Đàm Phán
Vol 11-Chương 5: Chúa Tể Rồng Sương Giá
Vol 11-Chương Kết
Lời Bạt Của Tác Giả

Vol 12-Hoàng Đế Quỷ Jaldabaoth-Chương 1: Phần 1

Vol 12-Chương 1: Phần2
Vol 12-Chương 1: Phần 3
Vol 12-Chương 1: Phần 4
Vol 12-Đi Tìm Sự Giúp Đỡ-Chương 2: Phần 1
Vol 12-Chương 2: Phần 2
Vol 12-Chương 2: Phần 3
Vol 12-Chương 2: Phần 4
Vol 12-Bắt Đầu Phản Công-Chương 3: Phần 1
Vol 12-Chương 3: Phần 2
Vol 12-Chương 3: Phần 3
Vol 12-Chương Kết
Vol 13:Minh Họa

Vol 13-The Paladin Of The Holy Kingdom-Chương 1: Phần 1:Cuộc Bao Vây Bắt Đầu

Vol 13-Chương 1: Phần 2
Vol 13-Chương 1: Phần 3
Vol 13-Chương 1: Phần 4
Vol 13-Chương 1: Phần 5
Vol 13-Chương 2: Phần 1:Ainz "Tạch" :V
Vol 13-Chương 2: Phần 2
Vol 13-Chương 2: Phần 3
Vol 13-Chương 2: Phần 4
Vol 13-Giao Đoạn
Ngoại Truyện-Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 1
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 2
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 3
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 4
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 5
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 6
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 7
Sứ Giả Của Nhà Vua-End
Ngoại Truyện-Pleiades Day-Vol 1
Pleiades Day-Vol 2
Pleiades Day-Vol 3
Pleiades Day-Vol 4
Pleiades Day-Vol 5
Pleiades Day-Vol 6
Overlord Prologue (1St Half)-Vol 1
Overlord Prologue (1St Half)-Chương 2
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 3
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 4
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 5
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 6: End
Ngoại Truyện: 3 Cô Gái-1 Drama
Ngoại Truyện:Tham Vọng Của Ainz
Ngoại Truyện:Cuộc Trò Chuyện Của Ba Thiếu Nữ
Ngoại Truyện:Nhà Hát Kịch Nazarick

Ảnh Ấn Tượng Cho Đêm Noel (35 Tấm Nha <3):Phần 1

Chùm Ảnh Ấn Tượng Đêm Noel (Hơn 35 Tấm Lun )^^

Cuối Cùng Nà :V
Thông Tin Về Các Nhân Vật Trong Overlord
Vol 13-Chương 3: Phần 1:Xạ Thủ Và Cung Thủ
Vol 13-Chương 3: Phần 2
Vol 13-Chương 3: Phần 3
Vol 13-Chương 3: Phần 4
Vol 13-Chương 3: Phần 5
Vol 13-Chương 3: Phần 6

Vol 13-Chương 4: Phần 1:Vị Cứu Tinh Của Đất Nước

Vol 13-Chương 4: Phần 2
Vol 13-Chương 4: Phần 3
Vol 13-Chương 4: Phần 4
Vol 13-Chương 4: Phần 5
Vol 13-Chương 4: Phần 6
Vol 13-Chương 4: Phần Kết

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Thông Báo !!!

Editor chính đã trở về nhưng hiện đang ngập mặt vì công việc ở chỗ làm.Các phần ngoại truyện thì chắc cũng phải hè mới đăng tất cả được nên các cô bác gần xa cứ thưởng thức hiện tại đi nhé :v

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Nazarick

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-The Undead King-Mở Đầu

Đối mặt với cô gái trẻ và em gái của cô, tên kỵ sĩ lạnh lùng nâng kiếm.

Có lẽ vì lòng thương hại, hắn quyết định chỉ một nhát chém duy nhất để kết liễu hai đứa trẻ để chúng không phải cảm nhận thêm bất kì sự đau đớn nào cả. Thanh kiếm giương cao quá đầu tạo thành một đường cung lớn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ

Cô gái nhắm mắt lại, cắn chặt môi, phó mặc cho số mệnh, vì cô không thể làm gì hơn được nữa; cô ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu trong tay có sức mạnh, cô sẽ đánh gục gã đàn ông trước mắt này rồi bỏ chạy.

Nhưng, cô không có thứ sức mạnh như vậy.

Bởi vậy, kết cục chờ cô chỉ có một - cái chết.

Thanh kiếm chém xuống--

--Cô không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào cả.

Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt cô là thanh kiếm ở lưng chừng trời.

Theo sau đó là tên kỵ sĩ.

Người gã cứng lại như thể bị đông chặt trong đá, ánh mắt không còn tập trung vào cô nữa. Tư thế đầy sơ hở đó cho thấy nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong hắn.

Theo ánh mắt của tên kỵ sĩ, cô chuyển mắt nhìn về phía sau.

Và--cô nhìn thấy Tuyệt Vọng.

Bóng tối đen kịt.

Mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại sâu thăm thẳm như một cái vực không đáy, nó trồi lên khỏi mặt đất, trông như một lát trứng mỏng bị cắt mất phần đáy. Một khung cảnh tràn ngập sắc thái thần bí, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy bất an một cách mãnh liệt.

Một cánh cửa?

Đó là thứ đầu tiên cô có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy nó.

Rồi ngay sau đó, suy nghĩ của cô được xác nhận.

"Kíííít!!!"

Có thứ gì đó bước ra từ trong bóng tối.

Trong cái khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy "nó"--

"Hiiiii!!!"

--Cô phát ra một tiếng thét chói tai.

Đó là một thứ mà không con người nào có thể chiến thắng.

Ánh đỏ lập lòe như hai đốm lửa đục ngầu, bập bùng trong hốc mắt của một đầu lâu trắng hếu; "nó" nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát con mồi. Trên cánh tay không thịt da của "nó", lặng lẽ nằm một cây quyền trượng - thần thánh, đẹp đẽ nhưng đầy ma mị và đáng sợ.

"Nó" khoác trên mình một áo choàng hoa mĩ, hoa mĩ nhưng tối tăm, u ám; tựa như bản thân cái chết buông xuống nơi này, mang theo bóng tối từ một thế giới khác.

Không khí bị đông lại trong nháy mắt.

Như thể thời gian đang cúi mình trước sự giáng sinh của một tồn tại vĩ đại.

Cô như ngừng thở, như thể linh hồn cô đã bị tách rời khỏi thể xác của mình.

Khi mà thời gian dường như đã tan biến vào hư vô, cô dần dần cảm thấy khó thở, bắt đầu dùng sức hít vào.

--Thần Chết từ thế giới bên kia tới đón mình, cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kỵ sĩ đuổi theo hai chị em cô cũng đang bất động.

"Urghh..."

Một tiếng rên rỉ vang lên.

Tiếng rên từ đâu phát ra vậy? Nghe cứ như là của mình, của người em gái đang run rẩy vì sợ hãi, hay là từ tên kỵ sĩ trước mặt?

Từ tốn, chậm rãi, "nó" giơ cánh tay không da thịt của mình lên, duỗi về phía gã kỵ sĩ như thể đang chộp một vật gì đó.

Cô không dám nhìn, co người lại vì sợ hãi; cô không dám chuyển mắt đi nơi khác, lo sợ sẽ phải chứng kiến một điều còn khủng khiếp hơn thứ đang đứng trước mặt mình.

--[Grasp Heart].

Hiện thân của cái chết làm một cử chỉ bóp chặt, và cô liền nghe được tiếng kim loại va chạm vang dội bên cạnh truyền đến.

Sợ hãi không dám rời mắt khỏi "nó", nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô chuyển mắt và thấy gã kỵ sĩ nằm sóng soài trên mặt đất, không động đậy.

Hắn ta đã chết.

Đúng vậy, đã chết.

Mối nguy hiểm đe dọa tính mạng hai chị em cô nhẹ nhàng như vậy liền biến mất, cứ như đây là một trò đùa. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, bởi nó chỉ chuyển sang một hình thức khác nguy hiểm hơn, xuất hiện trước mắt cô.

Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của cô, "nó" bước về phía cô.

Bóng tối phủ kín tầm mắt.

--Bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất thôi.

Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm chặt em gái của mình.

Trong đầu sớm đã không xuất hiện ý tưởng chạy trốn.

Nếu trước mặt là con người, cô còn có thể làm gì đó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng với thứ trước mặt, hi vọng là cái không bao giờ tồn tại.

--Ít nhất xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn.

Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện.

Em gái cô ôm chặt lấy cô, run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Cô muốn cứu nó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể xin lỗi vì sự bất lực của mình; chỉ có thể cầu nguyện rằng có mình cùng đi trên đường xuống địa ngục, nó sẽ không cảm thấy cô đơn.

Thế rồi--

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-Chương 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu

Năm 2138 sau công nguyên, DMMO-RPG không những trở thành sự thật, mà còn trở nên phổ biến.

Là viết tắt của cụm từ 'Dive Massively Multiplayer Online Role Playing Game', DMMO-RPG đại diện cho một thế hệ trò chơi tương tác mới, trong đó người chơi có thể trải nghiệm một thế giới ảo chân thật tới từng chi tiết. Bằng cách sử dụng một loại máy móc đặc biệt, kết nối với các tế bào thần kinh thông qua một hệ thống máy tính và mạng nano, người chơi có thể cảm thấy mình thật sự dung nhập vào thế giới game.

Trong số những DMMO-RPG từng được phát triển, có một tựa game đứng trên tất cả, tỏa sáng rực rỡ.

Đó chính là Yggdrasil.

Được phát triển bởi một nhóm lập trình game cực kỳ tài năng của Nhật, sau khi ra đời vào năm 2126, Yggdrasil trở thành một tựa game có thể mang đến sự tự do vô biên cho những người tham gia mà không bất kì tựa game nào ở thời đó có thể so sánh được.

Số lượng class nhân vật trong game lên đến 2000 nếu cộng gộp tất cả các class từ cơ bản đến trung đẳng, cao cấp. Người chơi buộc phải lựa chọn ít nhất 7 class nếu muốn lên max level bởi một class tối đa chỉ có 15 level. Kể từ đó, chỉ cần thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu cần thiết, một người có thể tự do thỏa thích thử nghiệm tất cả các class nhân vật mà mình yêu thích.

Nói cách khác, với hệ thống của Yggdrasil, trừ khi cố tình bắt chước, thì sẽ không có chuyện hai nhân vật giống nhau.

Không chỉ tự do trong việc lựa chọn class nhân vật, người chơi còn có thể tùy chỉnh giao diện nghe nhìn một cách tùy ý. Bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa được bán riêng lẻ, người chơi có thể thay đổi hình dáng, chế tạo, xây dựng vũ khí, áo giáp, nhà cửa, vẻ ngoài nhân vật, thông tin nhân vật....... một cách thoải mái.

Chờ đợi người chơi tại Yggdrasil là một bản đồ thế giới cực kỳ rộng lớn; chín đại thế giới từ Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim cho đến Niflheim, Helheim, Muspelheim.

Một vũ trụ bao la, hằng hà sa số class nhân vật, đa dạng trong tùy biến giao diện, Yggdrasil đã thổi bùng lên tinh thần Artisan của các game thủ Nhật và tạo nên một cơn sốt mà sau này người ta hay gọi là "visual popularity".

(Chú thích: Tinh thần Artisan : tinh thần của những người ưa thích tự tay lắp ráp thiết kế, xây dựng mọi thứ.)

Với sự bùng nổ nhanh chóng như thế, Yggdrasil trở nên phổ biến tới mức tại Nhật Bản, người ta coi Yggdrasil và DMMO-RPG là một.

--Tiếc thay, vinh quang của nó nay chỉ còn là quá khứ.

*

Một bàn tròn lớn làm bằng đá pha lê lóng lánh nằm ở trung tâm của hội sảnh, bao quanh nó là 41 cái ghế sang trọng.

Nhưng hầu hết chúng đều vắng bóng người.

Chỉ có hai hình bóng cô quạnh ngồi lại đây, nơi mà đã từng đầy ắp tất cả thành viên của guild.

Một người mặc trên mình chiếc áo choàng học giả hoa mĩ, đen nhánh, được điểm sắc bằng màu vàng - tím nơi viền áo. Hoa văn trang trí trên vùng cổ nhìn thì có vẻ quá màu mè hoa lá hẹ, nhưng lại hợp với gã một cách kì lạ. Chỉ có điều nằm trên trên chiếc cổ áo lòe loẹt ấy, thay vì là một cái đầu, lại là một cái xương sọ trắng hếu, không da không thịt. Trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu, bập bùng một tia sáng đỏ u ám; và phía sau nó là một vòng hào quang đen sẫm lập lòe.

Kẻ còn lại cũng chẳng phải là con người. Trông bề ngoài của hắn giống như một bãi nước nhớp nháp màu than đá vậy, nó không ngừng nhúc nhích và không giữ bất cứ hình dạng cố định nào, dù chỉ là một giây.

Người trước là một Overlord hùng mạnh, đứng đầu trong số những Elder Lich vĩ đại nhất - một Magic Caster đã tự biến mình thành một xác chết bất tử để có thể theo đuổi những ma thuật tối thượng. Kẻ sau là một Elder Black Ooze, chủng tộc trời sinh có những kỹ năng Acid mạnh mẽ nhất tính trong số tất cả tộc Slime.

Tuy thế, bọn họ không phải là quái vật.

Họ là những người chơi.

Chủng tộc trong Yggdrasil chia làm ba loại riêng biệt: Cổ điển với hình dáng bên ngoài giống như Human, Dwarf, Elf; bán nhân loại với hình thù gớm ghiếc như Golbin, Orc, Orge nhưng mạnh mẽ hơn hẳn dạng cổ điển; và loại dị hình - những kẻ có sức mạnh của lũ quái vật, có thuộc tính cơ bản cao hơn hẳn hai chủng tộc kia, nhưng lại có nhiều khuyết điểm chí mạng. Bao gồm tất cả các chủng tộc cao cấp, số chủng tộc mà người chơi có thể chọn trong Yggdrasil lên đến 700.

Và tất nhiên, Overlord và Elder Black Ooze là hai trong số những chủng tộc dị hình cao cấp mà người chơi có thể lựa chọn.

Trong số hai chủng tộc trên, Overlord không thể chuyển động miệng khi nói chuyện. Cho dù với công nghệ cao nhất thời bấy giờ, Yggdrasil vẫn không thể làm cho sắc thái tình cảm của nhân vật biến đổi kịp với nội dung câu chuyện.

"Chà, đã lâu không gặp, Herohero-san. Tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu vào lúc này đấy."

"Ừ, thật sự đã lâu không gặp, Momonga-san."

Elder Black Ooze trả lời với một giọng nam tính nhưng tràn đầy sự mệt mỏi và thiếu sức sống.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau kể từ khi cậu đổi chỗ làm ở thế giới thật. Bao lâu rồi nhỉ?...... Hai năm trước thì phải."

"Hình như thế. Chậc, lâu quá rồi nhỉ. Dạo này khái niệm về thời gian của tôi lộn xộn hết cả lên, mấy bữa nay tôi làm ca đêm riết."

"Tệ thế à, đã đi khám khiếc gì chưa?"

"Chưa tới mức đó, nhưng tôi nghĩ với cái đà này vài hôm nữa chắc tôi nhập viện quá. Nói thật với cậu, giờ tôi chỉ muốn quẳng quách mọi thứ đi. Nhưng không lê lết đi làm thì chỉ có nước cạp đất mà ăn."

"Haiz......."

Momonga dựa đầu vào ghế, nghĩ tới bản thân mình, tâm trạng cũng dần dần trở nên u ám.

"Thật sự tôi chịu hết nổi rồi."

Ảm đạm, nặng trĩu, tràn đầy cảm giác về hiện thực, giọng nói của Herohero tựa như chú ngựa thoát dây cương, hối hả lao thẳng vào phía Momonga.

Anh ta than phiền về mọi khía cạnh cuộc sống của bản thân mình.

Về lũ cấp dưới xấc láo, những đêm tăng ca để hoàn thành kế hoạch, những lời chỉ trích vì không kịp tiến độ, phải vật lộn với đống công việc cả ngày lẫn đêm, do giờ giấc sinh hoạt lôn xộn làm cho đống mỡ bụng lẫn số lượng thuốc mà anh uống hằng ngày tăng nhanh.

Dần dần, cuộc trò chuyện giữa hai người chuyển thành màn độc thoại của Herohero, khi giới hạn cảm xúc của anh ta bị phá vỡ, những bực tức ùa ra như dòng nước lũ.

Con người ta thường không muốn nhắc nhiều tới cuộc sống đời thực tại nơi hư ảo này, bởi sau một ngày vật lộn với mớ bòng bong của cuộc sống, họ thường không muốn nghĩ thêm về nó nữa, cho dù là từ chính mình.

Tuy vậy, hai người đang ngồi ở đây thì lại không nghĩ như vậy.

Bạn sẽ phải đáp ứng đủ hai yêu cầu nếu bạn muốn gia nhập Guild Ainz Ooal Gown.

Một, bạn phải là người đã "đóng góp cho sự phát triển của xã hội". Hai, chủng tộc bạn chọn phải là dị hình.

Vì vậy, do bản chất của guild, những chủ đề mang tính phàn nàn về công việc là điều không thể tránh khỏi, và chúng ngầm được chấp nhận bởi các thành viên. Có thể nói những buổi trò chuyện như của hai người lúc này là chuyện thường ngày ở Ainz Ooal Gown.

Một lúc sau, Herohero ngại ngùng dừng lại, ngọ nguậy thứ-dường-như-là-cái-đầu của mình, cúi nó xuống, anh tỏ vẻ xin lỗi.

"Xin lỗi đã lôi anh ra làm nơi trút giận. Ngoài kia tôi không có ai để chia sẻ cả."

"Không có gì đâu, dù gì tôi cũng là người đã kéo anh lên đây dù anh mệt thế này." Momonga nhanh chóng trả lời.

So với lúc đầu, giọng Herohero nghe có vẻ có sức sống hơn nhiều.

"Không, tôi mới là người phải cám ơn anh, Momonga-san. Tôi rất vui vì mình đã vào đây ngày hôm nay."

"Mừng vì anh nghĩ vậy."

"Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình........"

Thứ-dường-như-tay của Herohero giơ lên không trung như thể anh đang kiểm tra thứ gì đó trên màn mình điều khiển của mình.

"Ồ, đã trễ thế này rồi à. Tôi rất tiếc, Mommonga-san."

Momonga thở nhẹ, kìm nén cảm xúc trào lên trong lòng.

"Tôi không sao, chỉ là...thời gian trôi nhanh quá."

"Tôi rất muốn ngồi với anh đến cuối giờ, nhưng thật lòng tôi mệt quá."

"Tôi biết, anh nên đăng xuất và nghỉ ngơi đi."

"Chân thành xin lỗi Momon - san, không, hội trưởng, sau khi tôi rời khỏi anh tính làm gì?"

"Chắc tôi sẽ đợi đến lúc server tắt. Có thể.... sẽ có thành viên khác lên."

"Ừ.....thật lòng, tôi không nghĩ nơi này còn tồn tại."

Vào giờ khắc này, Momonga bỗng nhiên cảm thấy hài lòng với khả năng thể hiện cảm xúc kém cỏi của thế giới này, nếu không, chỉ với một cái liếc mắt, ai cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh. Momonga ngậm chặt miệng, cố gắng đè nén cơn giận đang bùng cháy bên trong cơ thể.

Mấy năm gần đây, anh đã phải liều mạng để giữ cho cái guild này tồn tại, chỉ bởi trong nó lưu giữ bao kỷ niệm, mồ hôi và công sức mọi người đã bỏ ra. Vì vậy, giận dữ là cảm xúc hiển nhiên, khi mà chính người bạn đã từng chung tay góp sức xây dựng nơi này với mình lại thốt lên câu đó. Nhưng cái cảm xúc ấy bùng lên đột ngột, rồi cũng trôi đi đột ngột không kém khi anh nghe Herohero nói:

"Với tư cách là một thành viên của guild, tôi cảm ơn anh rất nhiều, vì đã duy trì nơi này, để chúng tôi có nơi quay về bất cứ lúc nào, thành thật cảm ơn anh."

"...Nơi này đầy tràn mồ hôi và nước mắt của chúng ta. Trách nhiệm của một hội trưởng như tôi là bảo vệ và gìn giữ nó."

"Nhờ có anh mà Yggdrasil đối với chúng tôi càng thêm thú vị, hi vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Yggdrasil II."

"Tôi chưa nghe thông tin gì về phần II cả ...nhưng tôi hi vọng là có nó."

"Ừ, hi vọng thế. Thôi tôi out đây, buồn ngủ quá rồi. Chúc anh vui vẻ."

"..."

Trong thoáng chốc, Momonga dường như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng anh từ bỏ, và nói:

"Rất vui vì được gặp lại anh, chúc anh mạnh khỏe."

Một biểu tượng mặt cười hiện lên trên đầu của Herohero. Vì không có khả năng thay đổi nét mặt trong Yggdrasil, người chơi thường dùng các biểu tượng để thể hiện cảm xúc của mình. Momonga cũng điều chỉnh màn hình điều khiển của mình để hiện ra Emoticon tương tự.

Sau đó, âm thanh cuối cùng của Herohero vang vọng trong không gian này:

"Hẹn gặp lại ở một nơi khác."

Herohero, người cuối cùng trong 3 thành viên guild xuất hiện hôm nay....biến mất.

Với sự ra về của người khách viếng, sự trống trải lại được trả về cho không gian này, trống vắng cả cảm xúc và kí ức.

Nhìn nơi Herohero vừa ngồi, Momonga thốt ra lời mà anh kìm nén từ trước:

"Tôi biết anh rất mệt, nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng, ở lại với tôi đi."

Tất nhiên, lời đề nghị của anh hoàn toàn không nhận được câu trả lời. Herohero đã quay trở về thế giới thật từ lâu.

"Hàààà."

Momonga phát ra một tiếng thở dài từ tận đáy lòng.

Anh không tính thốt ra những lời đó trước mặt Herohero.

Thực tế của việc Herohero luôn uể oải trong suốt buổi nói chuyện là bằng chứng cho việc anh ấy đang rất mệt mỏi. Dù thế, Herohero vẫn cố vào Yggdrasil khi nhận được thư mời của anh. Anh nên biết ơn về điều đó. Đòi hỏi hơn nữa chỉ tổ làm cho cuộc gặp mặt cuối cùng này tan rã trong bầu không khí nặng nề hơn mà thôi.

Momonga nhìn về chỗ Herohero, sau đó lướt mắt qua 39 chiếc ghế, nơi những đồng đội của anh từng ngồi....

Một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại.

Hẹn gặp lại.

Anh đã nghe những câu như thế này nhiều lần lắm rồi. Nhưng sự thật là ngày đó chẳng bao giờ đến.

Chẳng ai thèm quay lại Yggdrasil cả.

"Gặp lại ư.....ở đâu và khi nào cơ chứ..."

Vai Momonga run rẩy, và như giọt nước làm đầy tràn những nhức nhối đè nén bấy lâu trong anh:

"...Đừng đùa với tôi!"

Đập bàn tay lên bàn, anh gào lên giận dữ. Cú đập này được coi như là một đòn tấn công, hệ thống game ngay lập tức tính toán lực công kích của Momonga cũng như chỉ số phòng thủ của cái bàn, và một số 0 hiện ra ngay nơi Momonga vừa đập.

"Đây là Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, nơi mà chúng ta đã cất công dựng lên, sao mọi người lại có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế chứ."

Thứ gì đó đã hoang tàn phía sau sự nỗi giận kinh khủng của anh.

"Không, không phải thế. Họ không từ bỏ. Họ chỉ phải làm một quyết định khó khăn khi phải chọn giữa hiện thực và mộng tưởng thôi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, họ không phản bội nơi này."

Momonga lẩm bẩm tự thuyết phục bản thân. Sau đó anh đứng dậy, bước về phía bức tường, nơi đó treo một thanh quyền trượng.

Lấy hình tượng từ thanh quyền trượng Caduceus của thần Hi Lạp Herme, cây quyền trượng trên tường này được tạo thành từ bảy con rắn bện xoắn với nhau. Miệng mỗi con ngậm một viên kim cương trong suốt với màu sắc khác biệt, chúng tỏa ra một màu xanh trắng dìu dịu.

Quyền trượng này là 'Vũ khí Guild' - thứ mà mỗi guild chỉ được phép sở hữu một kiện - cũng là biểu tượng của Ainz Ooal Gown.

Trên lý thuyết, nó được sử dụng bởi người đứng đầu mỗi guild; nhưng thực tế nó được treo trên tường như một vật trang trí chỉ vì tầm quan trọng của mình. Không những được coi là hiện vật tượng trưng cho mỗi guild, 'Vũ khí Guild' còn tượng trưng cho một lời tuyên bố giải tán guild nếu bị hủy diệt. Bởi vậy, nó được để ở một nơi cực kì an toàn và không có cơ hội thấy được ánh sáng mặt trời cũng nhu phô diễn sức mạnh của mình. Đó cũng là số phận chung của tất cả 'Vũ khí Guild'; cho dù là ở một guild mạnh mẽ như Ainz Ooal Gown thì cũng như vậy. Vì thế, dù thanh quyền trượng này dù được đặc chế dành riêng cho mình, Momonga cũng chưa từng có cơ hội được sử dụng nó.

Momonga vươn tay, ngập ngừng với về phía cây trượng. Ngay tại lúc này - vào thời khắc Yggdrasil sắp sửa bị dừng vận hành, anh vẫn cảm thấy rụt rè với những hành động mà anh cho là sẽ ảnh hưởng tới những kỷ niệm mà họ đã chung tay tạo nên.

Để có được kiện vũ khí này, cả guild đã có những ngày tháng phiêu lưu liên miên bất tận.

Lúc ấy, cả guild phân tổ thi nhau tìm kiếm nguyên liệu để tạo lên nó, đối với việc rèn tạo hình dáng như thế nào cũng đã phải tranh luận không ít, sau đó mới chậm rãi tổng hợp ý kiến mọi người, từng chút từng chút tạo lên thanh quyền trượng này.

Chúng là những khoảnh khắc huy hoàng của Ainz Ooal Gown - khoảng thời gian mà họ hùng mạnh nhất.

Trong khoảng thời gian này, mọi thành viên gần như tập trung toàn bộ sức lực vào việc chế tạo vũ khí của guild: người thì vẫn cố lết xác lên Yggdrasil sau một ngày làm việc vất vả, người thì cãi nhau với vợ vì không chăm lo cho gia đình, người thì cười bảo anh ta vừa xin nghỉ phép không nhận lương để tập trung vào Yggdrasil.

Có thời gian cả guild đăng nhập vô đây chỉ để chém gió, hào hứng tán dóc vớ vẩn cả ngày.

Có ngày họ dùng thời gian để mạo hiểm, càn quét Dungeon. Cũng có ngày cả guild bất ngờ lên kế hoạch tấn công, tập kích thành của Guild đối địch; hoặc tiêu diệt boss ẩn nguy hiểm, thu về hàng tá kho báu chưa từng được phát hiện; hoặc bắt một đống quái vật đặt vào trong căn cứ của mình để đối phó với người chơi mạo hiểm xâm lấn......

Nhưng giờ chả còn ai cả.

37 trong số 41 thành viên đã bỏ game, 3 người còn lại thì chỉ tham gia trên danh nghĩa. Ngoại trừ hôm nay, Momonga chả nhớ rõ lần cuối họ đăng nhập là khi nào nữa.

Momonga mở bảng điều khiển lên, truy cập vào bảng xếp hạng. Đã có lúc họ đứng thứ 9 trong tổng số 800 Guild của Yggdrasil, nhưng giờ vị trí đã tuột xuống hạng 29 - một vị trí không quá tệ, nếu so sánh với thứ hạng 48 tồi tệ nhất của họ.

Lý do guild này vẫn giữ được thứ hạng như này không phải bởi những cố gắng của Momonga, mà do những vật phẩm quý giá bị bỏ lại bởi những thành viên khác của guild - các báu vật của quá khứ.

Tuy bây giờ chỉ còn là cái xác chìm đắm trong bóng ma quá khứ, nhưng đã có lúc Ainz Ooal Gown tỏa sáng rực rỡ.

--Kết tinh của quá khứ huy hoàng đó

Vũ khí Guild: Quyền Trượng Ainz Ooal Gown.

Momonga không muốn làm hoen ố kiện vũ khí chứa đầy tình cảm của bọn họ với thứ không khí đầy lụn bại của nơi này, nhưng một cảm giác bướng bỉnh đâu đó lại dâng lên trong anh.

Phiếu bầu của Momonga luôn có giá trị cao nhất so với tất cả các phiếu còn lại.

Nhưng dù là hội trưởng, nhiệm vụ của anh trong hội chỉ là làm vài thứ linh tinh lặt vặt như liên lạc giữa các thành viên.

Bởi vậy, tại thời khắc này, lần đầu tiên, ý nghĩ sử dụng quyền hạn của một hội trưởng xuất hiện trong Momonga.

"Trang bị đang mặc này thật tệ."

Lẩm bẩm với chính mình, Momonga mở bảng điều khiển lên, trang bị cho nhân vật của mình những trang sức - vũ khí xứng với vị trí hội trưởng.

Vũ khí trong Yggdrasil được phân loại theo độ lớn chỉ số của chúng. Chỉ số càng lớn thì cấp bậc của chúng càng cao: bắt đầu là Lesser, sau đó là Minor, Medium, Major, Greater, Legacy, Relic và Legendary. Nhưng lúc này, Momonga lựa chọn trang bị cho mình những vũ khí cao cấp nhất - Divine.

Trên mười ngón tay xương xẩu của mình, Momonga đeo lên chín chiếc nhẫn - mỗi chiếc chứa đựng một năng lực khác nhau. Vòng cổ, bao tay, giày, áo choàng, vương miện - tất cả đều là cấp Devine. Từ góc độ tiền tài, mọi thứ trên người Momonga lúc này đều có giá trị kinh người.

Một dải áo choàng rực rỡ xòa xuống từ mảnh giáp vai, một vòng hào quang đỏ sẫm lan tỏa từ hai chân. Nhìn thì có vẻ hỗn loạn, tà ác; nhưng đây không phải là kỹ năng của Momonga. Anh chỉ đơn giản là mặc vào một chiếc áo choàng có chứa năng lực [Hào quanh hỗn loạn]. Chạm vào nó hoàn toàn vô hại.

Nhiều biểu tượng xuất hiện trong tầm mắt của Momonga, cho thấy thuộc tính của anh đã tăng lên.

Gật đầu hài lòng với trang phục và trang bị của mình, Momonga vươn tay cầm lấy Quyền Trượng Ainz Ooal Gown.

Khoảnh khắc anh chạm vào cây trượng này, nó tỏa ra một vòng xoáy hào quang màu đỏ thẫm. Hào quang có đôi khi chuyển biến thành hình khuôn mặt đang gào thét trong đau đớn. Chân thật đến nỗi, anh dường như có thể nghe giọng chúng nó kêu gào.

"Tỉ mỉ đến phát bệnh."

Kiện vũ khí hùng mạnh chưa từng được ai chạm qua sau khi chế tác, cuối cùng cũng về tay chủ nhân vốn có của mình.

Một lần nữa đánh giá những điểm cộng đáng kể trên toàn bộ thuộc tính của mình, Momonga vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy cô đơn.

"Chúng ta đi chứ, biểu tượng của guild? Không, không phải như thế--phải là "đi thôi, biểu tượng của guild".

Phần 2:

Momonga rời khỏi phòng Bàn Tròn.

Bất kì thành viên nào sở hữu nhẫn Guild sẽ tự động xuất hiện tại đây mỗi khi đăng nhập vào game, trừ một số trường hợp đặc biệt. Nếu có thành viên trở về, họ sẽ xuất hiện tại nơi này. Nhưng Momonga cũng biết là sẽ không còn ai xuất hiện. Tại nơi này, Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cho đến thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại một người - Momonga.

Kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn của bản thân, Momonga âm thầm bước vào một căn phòng rộng lớn. Một thế giới huy hoàng và rực rỡ, gợi nhớ tới một lâu đài khổng lồ được phủ bằng đá cẩm thạch. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm trên cao soi sáng khắp đại sảnh. Sàn nhà trơn bóng phản chiếu ánh đèn làm cho người ta có cảm giác đang chiêm ngưỡng một bức tranh các ngôi sao lấp lánh. Nếu các cánh cửa dọc theo hành lang được mở ra, nội thất sang trọng bên trong phòng sẽ thu hút con mắt của nhiều người.

Nếu bất kì người chơi nào đã nghe tên Nazarick đến đây, họ chắc chắn sẽ choáng váng, bởi một thắng cảnh đẹp như vậy lại tồn tại ở một nơi nổi tiếng bởi sự u ám và xấu xa.

Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick đã từng chịu một cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử. Một liên minh giữa 8 Guild lớn, nhiều Guild nhỏ hơn, người chơi và lính đánh thuê NPC, tổng cộng số lượng lên đến 1500 người, đã cố gắng tấn công và phá hủy nơi này. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã thất bại, và sự kiện đó đã biến nơi đây thành một huyền thoại.

Ban đầu Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick có 6 tầng, nhưng khi Ainz Ooal Gown chiếm giữ nơi này, họ đã tiến hành một cuộc cải tạo cực lớn. Hiện tại nơi này bao gồm 10 tầng.

Tầng 1~3 ─── Phần mộ

Tầng 4 ─── Hồ ngầm

Tầng 5 ─── Băng Hà

Tầng 6 ─── Rừng Già

Tầng 7 ─── Dung Nham

Tầng 8 ─── Hoang Mạc

Tầng 9 ─── Royal Suite

Tầng 10 ─── Throne Hall

Hai tầng cuối cùng là căn cứ chính của Ainz Ooal Gown, một trong 10 Guild lớn nhất của Yggdrasil.

Bước chân của Momonga vang lên trong hành lang Royal Suite, cùng với tiếng thanh quyền trượng chạm xuống sàn nhà. Sau một vài khúc quanh, Momonga nhìn thấy một cô gái đang đi về phía anh. Cô có một mái tóc vàng gợi cảm, xõa xuống vai và một khuôn mặt sắc sảo. Trên người cô là bộ trang phục nữ hầu với một chiếc tạp dề lớn phủ lên trên một chiếc váy dài. Cô gái cao khoảng 1m70, thân hình mảnh mai, bộ ngực đồ sộ như muốn xổ tung ra khỏi áo. Tất cả làm cho người ta có cảm giác dịu dàng tao nhã.

Khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, cô hầu gái bước sang một bên và cúi đầu chào thật sâu. Momonga nhấc tay lên, coi như một lời đáp lại. Biểu cảm của cô gái không chút thay đổi, khuôn mặt vẫn như vậy, không có một nụ cười. Tại thế giới Yggdrasil này, chuyện thay đổi nét mặt là không thể. Tuy nhiên, việc không thể thay đổi nét mặt của người chơi và của cô hầu gái này là hoàn toàn khác nhau. Cô hầu gái này là một Non Player Character (NPC). Họ là những trí tuệ nhân tạo, hành động theo những gì được lập trình, kể cả hành động cúi chào vừa rồi. Việc đáp lại của Momonga là không hề có ý nghĩa, tuy nhiên anh có lý do cho hành động vừa rồi.

Tất cả hầu gái làm việc tại Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick được tạo ra dựa trên bản phác họa của một thành viên trong Guild, anh ta là một họa sĩ manga và hiện tại đang vẽ cho một tạp chí manga hàng tháng. Momonga nhìn chăm chú vào cô hầu gái, không phải nhìn vào khuôn mặt mà là vào trang phục hiện tại của cô ấy. Thiết kế tinh xảo làm người ta phải kinh ngạc tán tụng, đặc biệt là những đường thêu tinh mỹ trên chiếc tạp dề. Với mức độ chi tiết vượt xa các trang phục bình thường, thiết kế này là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "Vũ khí của một hầu gái chính là trang phục."

Momonga cảm thấy hoài niệm khi nhớ tới thành viên phụ trách thiết kế ngoại hình những cô hầu gái, người vẫn luôn kêu ca khi phải nhận cái nhiệm vụ này.

"Phải rổi, kể từ đó, cậu luôn luôn nói những điều đại loại như "Trang phục của hầu gái chính là công lí"."

À mà nhân vật chính trong manga mà cậu ta vẽ hiện nay hình như là một cô hầu gái thì phải. "Không biết bây giờ cậu có còn làm cho trợ lí của hắn khóc thét lên vì những chi tiết cầu kì đó nữa hay không, Whitebrim-san?"

Còn về phần trí tuệ nhân tạo là do Herohero-san và năm tên lập trình viên khác cùng nhau thiết kế.

Nói cách khác, những cô hầu gái cũng là công sức của tất cả mọi người trong Guild, giống như thanh quyền trượng của Ainz Ooal Gown vậy, đó là một phần của quá khứ.

Trong lúc Momonga suy nghĩ về việc này, cô hầu gái nghiêng người như muốn hỏi rằng có chuyện gì xảy ra. Giống như hành động cúi chào, chỉ cần có ai đó ở gần cô một thời gian nhất định, cô sẽ tự động bày ra cái tư thế này. Momonga cảm thấy ngạc nhiên và bội phục trước sự lập trình tỉ mỉ đến từng chi tiết này của Herohero-san. Hẳn là cậu ta còn lập trình thêm các hành động khác, mặc dù anh muốn nhìn thấy tất cả các tư thế của cô ấy nhưng hiện tại, thời gian đã không còn nhiều nữa.

Momonga nhìn vào cái đồng hồ 3 chiều nơi cổ tay trái. Quả thật thời gian không còn nhiều nữa.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."

Momonga nói những lời này khi đi ngang qua cô hầu gái. Tất nhiên là đối phương không thể trả lời. Nhưng bởi vì đây là ngày cuối cùng, anh cho rằng cần phải làm như vậy.

Momonga tiếp tục đi tới.

Chẳng bao lâu, một cầu thang khổng lồ với một tấm thảm đỏ sang trọng ngay chính giữa hiện ra trước mặt anh. Momonga chậm rãi bước xuống cầu thang, đi vào tầng 10 - tầng sâu nhất tại Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Anh đi tới một đại sảnh rộng lớn, và bên trong đó có một vài bóng người đang xếp hàng, dường như họ đang chờ đợi một điều gì đó. Người đầu tiên gây chú ý cho anh là một ông già trong trang phục quản gia truyền thống. Mái tóc cùng chòm râu của ông ta là một màu trắng bạc. Tuy nhiên tư thế của ông thẳng như một mũi tên và mạnh mẽ như một thanh kiếm làm bằng thép. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn tạo cảm giác hiền hậu, nhưng đôi mắt sắc bén lại khiến người ta liên tưởng đến một con chim ưng đang săn mồi.

Sau lưng quản gia là 6 cô hầu gái, tuy nhiên, trang phục của họ khác hoàn toàn so với những hầu gái trước đó. Tay và chân của họ được bao phủ bởi giáp tay và giáp chân được trang trí bằng vàng, bạc và kim loại đen. Áo giáp được bao phủ bởi trang phục Maid truyền thống, và thay vì đội những chiếc nón bảo hiểm bằng sắt, họ đội những chiếc mũ đồng phục màu trắng.

Trên tay mỗi người là mỗi loại vũ khí không giống nhau, tạo nên một đội quân hầu gái. Kiểu tóc của họ cũng muôn màu muôn vẻ, nào là tóc đuôi ngựa, tóc bím, xoắn kiểu Pháp .v.v. Nhưng điểm chung của những nàng hầu này là họ đều rất xinh đẹp.

Đồng thời, những cô nàng này cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, có nhí nhảnh, có khỏe mạnh, cá tính...

Mặc dù nhà thiết kế đã thiết kế những NPC này thành muôn hình muôn vẻ, nhưng nhiệm vụ chính của họ chính là bảo vệ nơi này khỏi sự tấn công của kẻ thù.

Trong Yggdrasil, khi một Guild sở hữu một căn cứ tương đương với 1 tòa thành hoặc lớn hơn thì hệ thống sẽ mở ra một số quyền lợi đặc biệt. Một trong số đó là các NPC bảo vệ. Các quái vật Undead tại Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick thuộc vào loại này. Những NPC này chỉ có cấp độ cao nhất là 30 và sẽ tự động hồi sinh sau khi bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, những NPC này được lập trình với trí thông minh khá thấp, do đó, đối với những kẻ xâm lăng thì chúng gần như là vô dụng.

Ngoài ra, lợi ích đặc biệt nhất là có thể tạo ra một NPC nguyên bản. Nếu căn cứ có đẳng cấp cao hơn một tòa thành, họ có thể tự tạo ra NPC nguyên bản với tổng level lên đến 700. Có nghĩa là với mức level cao nhất hiện nay là 100 thì Guild có thể chế tạo tối đa 5 NPC level 100 và 4 NPC level 50. Khi sáng tạo một NPC nguyên bản, ngoài diện mạo và trí tuệ nhân tạo ở mức cao, những NPC này còn có thể thay đổi trang bị và vũ khí của họ. Điều này cho phép Guild có thể tạo ra các NPC cực mạnh và để cho chúng bảo vệ tại các vị trí quan trọng trong căn cứ.

Những NPC được tạo ra không nhất thiết thuộc loại hình chiến đấu. Một trong những Guild lớn, Great Cat Kingdom, đã tạo NPC của họ là những con mèo và động vật họ nhà mèo. Có thể nói, nhà phát hành đã trao cho Guild quyền xây dựng hình ảnh bên ngoài cũng như không khí bên trong Guild.

"Hmm."

Momonga đưa tay vuốt cằm trong khi mắt vẫn chăm chú quan sát người quản gia và nhóm hầu gái đang cúi đầu trước mặt mình. Bởi vì anh thường hay sử dụng ma thuật dịch chuyển giữa các tầng với nhau, việc tới nơi này là không thường xuyên lắm. Do đó khuôn mặt ông quản gia khiến anh có chút hoài niệm.

Momonga mở ra giao diện điều khiển, mở một trang mà chỉ các thành viên trong Guild mới có thể truy cập và kích hoạt một cái tùy chọn trong đó. Ngay lập tức, tên của các NPC trong đại sảnh hiện ra phía trên đầu của họ.

"À, thì ra đây là tên của ông ấy".

Momonga nở nụ cười. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại chuyện tranh cãi với người bạn của mình trong việc đặt tên cho NPC này. Sebastian, quản gia của toàn bộ nơi này.

Sáu người hầu phía sau Sebastian đều nhận sự chỉ huy trực tiếp từ ông. Những cô hầu này chính là loại chiến đấu. Nhóm hầu gái này thuộc một đội được gọi là "The Pleiades". Ngoài ra, Sebastian còn chỉ huy những cô hầu gái cũng như đội ngũ quản gia khác bên trong căn cứ. Trên bảng giới thiệu còn nhiều điều nữa, nhưng Momonga không có tâm trạng để tìm hiểu thêm. Còn quá ít thời gian trước khi máy chủ ngừng hoạt động, và anh muốn dành khoảng thời gian đó để đi tới ngai vàng của mình.

Tại Guild Ainz Ooal Gown này, tất cả NPC (bao gồm cả đội ngũ hầu gái) đều có được thiết kế khá chi tiết, bởi lẽ trong Guild tồn tại một đội ngũ tương đối các họa sĩ, nhà thiết kế đồ họa, và lập trình viên. Phần lớn trong số họ đều có một sự coi trọng nhất định về ngoại hình nhân vật, đồng thời trò chơi lại có xu hướng khuyến khích tự thiết kế, do đó họ có thể thoải mái thể hiện các ý tưởng trong đầu mình.

Theo thiết kế thì Sebastian và những hầu gái này là phòng tuyến cuối cùng chống lại những kẻ xâm lược. Tuy nhiên, khi những kẻ thù có thể tấn công vào tận nơi này thì bọn họ căn bản không phải là đối thủ của những người chơi đó, do đó tác dụng duy nhất của những NPC này đơn giản là kéo dài thời gian. Nhưng cho đến tận bây giờ, chưa có bất kì một kẻ thù nào có thể xâm nhập vào tận nơi này cho nên họ chưa bao giờ có cơ hội để làm nhiệm vụ của mình, và vẫn đang chờ đợi tại nơi này.

Momonga nắm chặt quyền trượng trong tay. Anh cảm thấy thương cảm cho những NPC này. Đó là một suy nghĩ vô nghĩa, đơn giản bởi vì những NPC này không hề tồn tại thứ gì gọi là tình cảm, nếu có thì cũng chỉ là họ được thiết kế trí tuệ cao hơn mà thôi.

Tuy vậy ...

"Với tư cách là hội trưởng Guild, đã đến lúc sắp xếp lại những NPC này rồi".

Hơi ngượng ngùng với lời tuyên bố vừa rồi, Momonga tiếp tục ra lệnh

"Đi theo ta."

Sebastian và những cô hầu gái cung kính nhận mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa rồi của Momonga đã làm thay đổi mục đích ban đầu của những thành viên trong Guild. Ainz Ooal Gown là một Guild tôn trọng quyết định của số đông, điều này tránh việc một người làm lộn xộn những thứ thành viên khác tạo ra.

Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc, Momonga tin rằng mọi người sẽ tha thứ cho anh. Momonga vừa nghĩ về chuyện này, vừa đi tới, theo sau anh là những tiếng bước chân vang đều đều trong hành lang.

Họ đi tới một căn phòng với chiếc mái vòm cực lớn. Một viên kim cương bốn màu được khảm nạm vào trần nhà đang tỏa ánh sáng khắp căn phòng. Dọc theo 2 bên tường là những cái hốc tường, bên trong mỗi hốc đặt một bức tượng quỷ, tổng cộng là có 67 bức tượng.

Căn phòng này có tên là "Chìa khóa nhỏ của Solomon", được lấy từ tên của một cuốn sách ma thuật khá nổi tiếng. Những bức tượng được tạo hình dựa trên những ghi chép về 72 trụ ác ma của Solomon, và được chế tác từ những kim loại cực kì quý hiếm. Theo kế hoạch ban đầu là 72 bức tượng nhưng trong căn phòng chỉ có 67 bức, căn bản vì người chế tạo cảm thấy mệt mỏi sau khi chế tạo xong những bức tượng trước đó.

(Chú thích: Chìa khóa nhỏ của Solomon tên tiếng anh là Lesser Key of Solomon. Đây là một bộ sách về ma thuật khuyết danh ở thế kỉ XVII và là một trong những bộ sách phổ biến nhất trong lĩnh vực này)

Viên kim cương 4 màu trên trần nhà trên thực tế có thể coi nó là một loại quái vật. Nếu kẻ thù xông vào nơi này, viên kim cương ngay lập tức sẽ triệu hồi về tinh linh cấp cao của 4 nguyên tố cơ bản là Đất, Nước, Không khí, Lửa và khởi động một ma thuật sát thương diện rộng cực mạnh. Uy lực bộc phát có thể dễ dàng đánh bại 12 người chơi level 100. Chính vì vậy, căn phòng này trở thành hàng phòng ngự cuối cùng cho Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Momonga với những người hầu đi ngang qua Lemegeton, bước tới một cánh cửa hùng vĩ. Cánh cửa cao hơn 5m, điêu khắc tỉ mỉ một nữ thần phía bên trái và một con quỷ phía bên phải. 2 bức điêu khắc sống động đến mức làm cho người ta có cảm tưởng rằng chúng chuẩn bị lao ra khỏi cửa và tấn công bất cứ ai trước mặt.

"Nếu bất cứ ai có thể tấn công vào nơi này, tại sao lại không chào đón họ như những người anh hùng. Mặc dù chúng ta mang rất nhiều tiếng xấu sau lưng nhưng với tư cách là chủ nhà thì nên quang minh chính đại nghênh đón họ."

Một ý kiến tuyệt vời, đương nhiên, nó được số đông ủng hộ, và người đề nghị là

"Urbet-san......"

Trong số tất cả các thành viên guild, Urbet Alain Odle là một người được gắn với biệt danh "ác quỷ".

"Vâng, anh ấy bị Chuunibiyou, nói tóm lại ......"

Momonga nhìn xung quanh đại sảnh

"......Những bức tượng sẽ không tấn công tôi, phải không?"

Giọng Momonga vang lên đầy lo lắng. Điều này là hoàn toàn có cơ sở. Cho dù là Momonga cũng không cách nào kiểm soát được mọi hoạt động trong mê cung này. Có thể một số thành viên nghịch ngợm sẽ để lại một món quà gì đó trước khi chia tay game, mà người thiết kế cánh cửa này chính là một trong số đó. Bởi vì cậu ta từng để lại một con Golem có sức chiến đấu cực mạnh, nhưng khốn nỗi lúc khởi động mới phát hiện ra là phần trí tuệ nhân tạo của nó bị lỗi, và nó nổi điên tấn công xung quanh, tạo ra một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Cho đến tận bây giờ, Momonga vẫn hoài nghi rằng cái lỗi kia hoàn toàn là do cậu ta cố ý làm ra.

"Luci★Fer-san, nếu chúng nó vào hôm nay phát động tấn công, anh sẽ nhận được toàn bộ cơn giận dữ của tôi."

Momonga lo lắng đưa tay đẩy cánh cửa. Nhưng hành động cẩn thận này hoàn toàn không cần thiết, cánh cửa vẫn hoạt động bình thường, nó chầm chậm mở ra.

Bầu không khí đột nhiên thay đổi

Sự yên tĩnh và trang nghiêm trong đại sảnh không thể so sánh được với quang cảnh trước mắt. Sự uy nghiêm dường như cô đặc lại, tưởng chừng có thể vươn tay ra và chạm vào nó.

Một căn phòng rộng lớn, nó rộng đến nỗi có thể chứa hàng trăm người cùng với trang bị của họ mà không cảm thấy chật chội chút nào. Trần nhà cao và rộng tới mức bạn phải ngước cổ lên nhìn một lúc lâu mới có thể quan sát hết tất thảy những gì được trang trí trên đó. Những bức tường được sơn màu trắng, điểm xuyết thêm một vài điểm màu vàng kim trông khá bắt mắt.

Trên trần nhà, hàng chùm đèn sang trọng được chế tác từ những viên đá quý bảy màu, đang phát ra ánh sáng như mộng ảo chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Các bức tường treo rất nhiều biểu ngữ khổng lồ được thiếu kế với những hình dáng khác nhau.

Một cầu thang nhỏ dẫn tới nơi sâu nhất của căn phòng được nạm hoàn toàn bằng vàng và bạc, mà ở trên cùng là một chiếc ngai vĩ đại được tạo ra từ một viên thủy tinh nguyên bản cực lớn, trên bức tường phía sau chiếc ngai là một lá cờ lớn thêu biểu tượng của guild.

Nơi này chính là chỗ sâu nhất của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cũng là chỗ quan trọng nhất của guild Ainz Ooal Gown, Tầng 10 - Throne Room.

"Ohhh..."

Ngay cả Momonga cũng bị choáng ngợp bới sự xa hoa và lộng lẫy của căn phòng. Thiết kế này có thể nói tuyệt đối xếp hạng cao nhất trong Yggdrasil.

Căn phòng này là nơi hoàn hảo để đối diện với những giây phút cuối cùng.

Momonga bước tới, anh cảm nhận được những bước chân của mình hoàn toàn chìm vào trong sự rộng lớn của căn phòng. Ánh mắt anh nhìn về phía nữ NPC đang đứng cạnh ngai vàng.

Một nữ thần trong bộ lễ phục màu trắng với khuôn mặt cực kì xinh đẹp và mái tóc đen dài buông xuống ngang lưng. Mặc dù cô có đôi mắt màu vàng, sắc sảo, nhưng nó không chỉ tôn lên sự xinh đẹp mà còn làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Một cặp sừng cong nhô ra phía trên đầu, và sau lưng thấp thoáng một đôi cánh màu đen. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười ấy làm cho người ta có cảm tưởng như cô đang mang một chiếc mặt nạ che dấu nội tâm của chính bản thân.

Một chiếc vòng cổ màu vàng giống như mạng nhện bao phủ phần vai và ngực. Trên tay cô là một thanh trượng kì quái. Nó chỉ dài khoảng 45cm, và phần đầu của cây trượng có một viên ngọc màu đen. Điều đặc biệt là viên ngọc không được khảm vào cây trượng mà nhẹ nhàng trôi nổi ở phía trên.

Tên của cô ấy, có lẽ Momonga sẽ không bao giờ quên.

Albedo, Tổng quản các thủ vệ tại Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Nói một cách đơn giản, cô là người quản lí tất cả các thủ vệ tại nơi này. Điều này có nghĩa là cấp bậc của cô hoàn toàn xếp trên tất cả những NPC khác, và điều đó cho phép cô có mặt tại căn phòng này.

Momonga nhìn về phía Albedo, ánh mắt anh có chút kì quái:

"Mình nhớ trước đây cô ấy chỉ có một WI thôi mà, tại sao bây giờ lại có tận 2 cái nhỉ??"

Chỉ có 200 WI hiện đang tồn tại trong thế giới Yggdrasil. Mỗi WI đều mang những tính năng độc đáo và cực kì mạnh mẽ. Sức mạnh của chúng thậm chí có thể phá vỡ tính cân bằng của trò chơi. Đương nhiên là điều này chỉ giới hạn trong một vài WI mà thôi.

Chính vì vậy, bất kì một ai có thể sở hữu một WI thì danh tiếng của người đó sẽ tăng lên một cách đáng kể.

Ainz Ooal Gown là Guild sở hữu số lượng WI lớn nhất Yggdrasil, số lượng WI trong tay họ hiện nay là 11 cái, hơn xa so với những Guild khác. Bởi vì Guild đứng thứ 2 chỉ sở hữu 3 vật phẩm.

Với sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Guild, Momonga được sở hữu WI mạnh nhất, số còn lại nằm rải rác bên trong Nazarik, phần lớn trong số đó được cất giữ tại nơi sâu nhất của Bảo Vật Điện, và được canh giữ bởi các Avata.

Lời giải thích duy nhất cho việc Albedo nắm giữ 2 WI đó là, cô được những thành viên đã tạo ra cô trao cho quyền sử dụng chúng dưới tình huống mà Momonga không hề hay biết.

Ainz Ooal Gown là guild đề cao nguyên tắc số đông. Nó cấm việc một người tùy ý di chuyển chỗ báu vật mà mọi người đã tập trung lại.

Momonga cảm thấy khó chịu. Một ý nghĩ đưa chúng trở về vị trí cũ hiện ra trong đầu anh.

Tuy vậy, hôm nay là ngày cuối cùng, vì tôn trọng quyết định của những người bạn, anh quyết định bỏ qua vấn đề này.

"Đến đây là được rồi."

Sau khi đi đến bậc thang phía trước ngai vàng, Momonga ra lệnh cho Sebastian và The Pleiades dừng bước.

Còn anh tiếp tục di chuyển về phía ngai vàng. Đi được vài bước, anh nhận ra rằng tiếng bước chân vẫn còn vang lên phía sau lưng mình. Momonga nở nụ cười khổ, tất nhiên chẳng có nụ cười nào hiện trên cái đầu lâu khô khốc của anh.

Dĩ nhiên, NPC không thể hiểu được bất cứ thứ gì khác ngoài những gì được lập trình sẵn trong đầu của họ, do đó, bạn cần phải có một câu lệnh chuẩn xác nếu muốn ra lệnh cho những NPC này. Momonga đã quên đi chuyện này, thực sự thì anh đã không ra lệnh cho NPC trong một thời gian dài.

Kể từ lúc những thành viên lần lượt rời bỏ Guild, Momonga đã hoạt động một mình, đồng thời tập trung toàn bộ tài sản để duy trì sự hoạt động của Guild. Anh không hề kết bạn với bất cứ người chơi nào khác nữa, và gần như là tách mình khỏi xã hội trong game. Anh cũng tránh xa các khu vực nguy hiểm mà các thành viên trong Guild thường hay lui tới trước kia.

Ngày này qua ngày khác, anh cố gắng hết sức kiếm tiền cho vào kho bạc của Guild. Vì vậy mà anh hầu như chẳng có liên hệ gì với NPC trong Guild cả.

"Chờ lệnh."

Tiếng bước chân ngừng lại. Momonga không để ý tới phía sau nữa, anh chậm rãi bước từng bước về phía ngai vàng. Nhìn chăm chú vào cô gái bên cạnh mình- Albedo. Trước kia anh rất ít khi tới căn phòng này, vì vậy mà anh hầu như không có ấn tượng gì về cô nàng này cả.

"Đến cùng thì mấy người thiết kế cô nàng thành cái gì đây??"

Ấn tượng duy nhất của Momonga về Albedo chỉ là cô chính là Tổng quản của các Thủ vệ, đồng thời là NPC mạnh nhất trong Nazarik.

Bị sự tò mò thôi thúc, Momonga mở giao diện điều khiển của mình và mở ra thiết kế chi tiết của Albedo. Ngay lập tức anh cảm thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình.

Một mảng dày đặc các văn bản xuất hiện trước mặt, chiều dài của nó tương đương với một bộ sử thi, mà còn là loại sử thi khủng bố nhất. Momonga tin rằng nếu đọc cái thứ này thì nó sẽ đốt hết mớ thời gian ít ỏi còn lại trong game của mình.

Anh thật sự muốn tát vào mặt mình vài cái, đơn giản vì anh đã quên rằng thành viên thiết kế ra Albedo là một người cực kì tỉ mỉ. Không còn cách nào khác, đã mở ra thì chỉ có thể đọc mà thôi.

Lướt qua các nội dung dài dòng văn tự, anh nhanh chóng tìm thấy phần mà mình mong muốn, thiết kế nhân vật.

[Cô ấy rất dâm đãng.]

Dòng suy nghĩ của anh bất chợt ngừng lại.

"......Ể? Gì thế này..."

Momonga giật mình, anh đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn là những từ ấy. Sau nhiều lần cân nhắc, anh thầm nghĩ.

"Dâm đãng...... tức là cô ấy là người cuồng dâm sao."

41 thành viên Guild, mỗi người đều phụ trách thiết kế một NPC. Cũng có thể là một ai đó chọn thiết kế như vậy cho NPC của mình? Cũng có thể là nó mang một ý nghĩa khác, ẩn đâu đó bên trong bài viết dài ngoằng kia. Trong số những thành viên thì chỉ có một người có khả năng sử dụng ý nghĩ kì quái ấy cho nhân vật của mình, thành viên thiết kế ra Albedo - Tabula Smaragdina.

"Chẳng lẽ anh ta là một kẻ cuồng sự đối lập tính cách? Nhưng cho dù vậy..."

Cho dù là như vậy thì cũng hơi quá rồi?

Mỗi một NPC được tạo ra bởi các thành viên là một phần di sản của Guild. Momonga không khỏi cảm thấy chán nản với thiết kế Albedo. Một nhân vật đứng đầu lại có cái thiết kế này, thật sự là vô phương cứu chữa.

"Hừm..."

Sau một hồi cân nhắc kĩ, Momonga quyết định

"Cần phải sửa lại cho cô ấy."

Hiện tại biểu tượng Guild đã thuộc về anh, có nghĩa là anh đã trở thành chủ Guild đúng nghĩa, và có thể sử dụng một vài đặc quyền mà chỉ chủ guild mới có. Trong thoáng chốc anh cảm thấy hơi do dự nhưng ngay lập tức anh tự thuyết phục bản thân bằng một lí do logic của chính mình.

"Cần phải sửa chữa lại những sai lầm của các thành viên trong guild".

Momonga giơ thanh quyền trượng lên cao. Nếu là bình thường thì anh phải dùng những công cụ chỉnh sửa để có thế thay đổi một thiết lập nào đó, nhưng hiện tại, anh trực tiếp sử dụng quyền lực chủ Guild của mình trực tiếp truy cập vào hệ thống. Một vài thao tác đơn giản, dòng chữ đó bị xóa khỏi bảng thiết kế Albedo.

"Maa, đại khái là như vậy đi."

Momonga nhìn vào chỗ trống trong bảng thiết kế, anh đang suy nghĩ.

Có lẽ nên viết cái gì vào trong đó...

"Điều đó thật ngu ngốc."

Trong lòng anh đang không ngừng cười nhạo cái ý tưởng đó, nhưng đôi bàn tay lại không tự chủ mà gõ lên bàn phím.

[Cô ấy rất yêu Momonga.]

"Thật ngại ngùng làm sao."

Momonga lấy tay che mặt, anh vô cùng xấu hổ về hành động vừa rồi. Nó giống như anh đang lập trình cho mình một cô bạn gái lí tưởng dựa trên một câu truyện tình yêu hoàn hảo. Mặc dù cảm thấy ngại ngùng nhưng Momonga quyết định sẽ không sửa lại điều đó. Trò chơi sẽ kết thúc vào hôm nay, và những cảm xúc lúc này cũng sẽ sớm bị xóa nhòa. Hơn nữa nếu để lại một đoạn trống như vậy thì có chút hơi đáng tiếc.

Ngồi trên ngai vàng, mang theo chút xấu hổ và hài lòng, Momonga quét mắt nhìn xung quanh. Anh phát hiện Sebastian và những cô hầu trước mắt vẫn đang đứng im tại đó. Không phải là im lặng, mà là hoàn toàn bất động, điều đó tạo cho Momonga một cảm giác trống rỗng. Bất giác anh nhớ đến một mệnh lệnh mà trước nay anh chưa bao giờ dùng tới.

"Quỳ xuống."

Albedo, Sebastian và nhóm Pleiades cùng nhau quỳ xuống.

Mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo.

Momonga nhìn vào chiếc đồng hồ 3D bên tay trái, xác nhận thời gian.

23h 55p 48'.

Những khoảnh khắc cuối cùng.

Có lẽ ở bên ngoài, các GM đã bắt đầu thông báo và bắn pháo hoa. Nhưng nơi này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, Momonga không cách nào biết được chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Chậm rãi tựa lưng vào ngai vàng, Momonga ngẩn đầu nhìn lên trần nhà. Huyền thoại của nơi này được tạo ra khi đánh tan cuộc viễn chinh vĩ đại nhất trong lịch sử. Momonga đoán rằng sẽ có ai đó cố gắng xâm nhập vào nơi này lần cuối cùng.

Anh chờ đợi, đơn giản chờ đợi một thử thách cuối cùng với tư cách là chủ Guild mà thôi.

Mặc dù anh đã gửi email cho các bạn cũ của mình nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện.

Anh chờ đợi, chờ đợi để chào đón những người bạn cũ lần cuối cùng trên cương vị hội trưởng Guild.

"Tất cả chỉ còn lại quá khứ."

Momonga thầm nghĩ.

Hiện tại Guild chỉ còn là tàn tích, nhưng nó cũng đã có một quãng thời gian đầy huy hoàng. Đôi mắt anh nhìn về phía những biểu tượng khổng lồ treo trên trần nhà. Tổng cộng có 41 biểu tượng, mỗi biểu tượng đại diện cho một thành viên trong Guild. Momonga vươn ngón tay xương xẩu chỉ vào một biểu tượng trong số đó.

"Mình."

Sau đó, ngón tay lại chỉ về phía biểu tượng ngay bên cạnh. Đó là biểu tượng của nhân vật số 1 của Ainz Ooal Gown, không, phải nói là người mạnh nhất Yggdrasil, người sáng lập Guild đồng thời cũng là người đã gắn kết mọi người lại với nhau.

"Touch Me."

Tiếp đến, anh chỉ vào biểu tượng thuộc về một vị giáo sư trong thế giới thực, người lớn tuổi nhất Guild.

"Shi-juuten Suzaku."

Ngón tay di động càng lúc càng nhanh và dừng lại trước biểu tượng của một trong 3 thành viên nữ của guild

"Azuki Mochi."

Momonga liên tục đọc ra những biểu tượng gắn với các nhân vật.

"Herohero, Pelucino, Simmering teapot, Tabula Smaragdina, Takemikazuchi, Variable Talisman, Genjirou──"

40 cái tên, cũng không mất quá nhiều thời gian.

Tên của những người bạn vẫn khắc sâu vào trí óc của anh.

Momonga có chút mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ngai.

"Thật sự là rất vui."

Trong bảng thông kê các chi phí hàng thàng, Momonga đã bỏ ra 1/3 số lương của anh để thanh toán hàng hóa bằng tiền mặt. Đó không phải bởi vì tiền lương của anh rất cao mà là do anh không có nhiều các hứng thú khác, vì thế phần lớn số tiền được đầu tư vào Yggdrasil.

Trong các trò chơi đều có một phần gọi là rút thăm trúng thưởng, và phải trả tiền để có cơ hội tham gia. Momonga tiêu phần lớn tiền của mình cho điều này. Nó đã giúp anh có được rất nhiều vật phẩm hiếm. Tuy nhiên, sau khi nghe được thông tin rằng một thành viên trong Guild- Yorumaiko đã thắng trong trò rút thăm chỉ bằng số tiền ăn trưa ít ỏi, Momonga cảm thấy có chút ghen tị.

Mỗi một cá nhân trong Guild Ainz Ooal Gown đều là những người có công ăn việc làm ngoài xã hội, hầu như mọi người đều dành phần lớn số tiền của mình để mua những đồ vật thiết yếu, ngoại trừ Momonga. Anh có cuộc sống riêng của mình. Anh đam mê Yggdrasil. Được tham gia vào những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, cùng bạn bè du lịch khắp nơi. Đối với một người không có gia đình bên ngoài thế giới thực như Momonga, Ainz Ooal Gown chính la gia đình của anh, là nơi chứa đựng toàn bộ những kỉ niệm tốt đẹp.

Và bây giờ, tất cả sắp biến mất.

Biến mất mãi mãi.

Momonga nắm chặt cây quyền trượng. Là một con người bình thường ở xã hội bên ngoài, anh không có vất cứ một quan hệ hay tài lực nào để thay đổi điều này. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi, ở lại với nơi này cho đến khi máy chủ ngừng hoạt động vĩnh viễn.

Đồng hồ chỉ 23:57, sever sẽ đóng cửa vào 0:00.

Mọi thứ chuẩn bị tới hồi kết. Thế giới ảo sẽ biến mất, chỉ còn lại một thế giới thực đầy nhàm chán và mệt mỏi.

Cũng phải thôi. Con người ta không thể sống mãi trong thế giới ảo tưởng, cho nên mọi người mới lựa chọn cách là rời đi.

Momonga thở dài.

Mình phải dậy vào 4h sáng mai. Mình sẽ đi ngủ sau khi sever đóng cửa, như vậy mới không ảnh hưởng đến công việc của ngày mai.

23:59'35, 36, 37......

Momonga chầm chậm đếm từng giây.

23:59'48, 49, 50......

Momonga nhắm mắt lại.

23:59'58, 59......

Anh đang chờ đợi giây phút thế giới ảo này biên mất. Anh đang chờ đợi một thông báo cưỡng chế đăng xuất hiện ra.

0:00'00...... 1, 2, 3

"......Hả?"

Momonga mở to mắt.

Đây không phải là căn phòng quen thuộc trong thế giới thực, đây vẫn là Throne trong Yggdrasil.

"Sao lại thế này?"

Thời gian không có sai lệch. Hiện tại anh phải bị cưỡng chế ra khỏi server này rồi chứ.

0:00'38

Quả thật đã qua 0 giờ. Đồng hồ không sai, như vậy thì chỉ còn một cách giải thích đó là lỗi của hệ thống. Momonga mơ hồ nhìn xung quanh, hi vọng tìm thấy một ai đó có khả năng giải đáp những nghi vấn bên trong đầu.

"Chẳng lẽ họ kéo dài thời gian đóng cửa sever? Hoặc là máy chủ xảy ra sự cố nên không thể tắt máy?"

Anh nghĩ tới một vài khả năng có thể xảy ra, nhưng dường như chúng đều không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Khả năng cao nhất là hệ thống xảy ra một lỗi gì đó, làm cho máy chủ không thể nào tắt được. Nếu là trường hợp này, thường thì GM ngay lập tức sẽ có thông báo cho người chơi mới phải. Momonga vội vã tìm mọi tin tức về việc tắt máy trong phòng chat, tuy nhiên.

Giao diện điều khiển không hiện ra.

"Đã xảy ra chuyện gì......?"

Mặc dù có chút nôn nóng và bối rối, Momonga vẫn cản thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh đến đáng sợ của mình. Anh sử dụng tất cả các chức năng khác như Cưỡng chế truy cập hệ thống, Chat, gọi GM, cưỡng chế chấm dứt hoạt động...

Không có gì xảy ra. Giống như là anh đã bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống vậy.

"......CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ THẾ NÀO!"

Tiếng hét giận dữ của anh vang khắp căn phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi thứ đáng ra phải chấm hết, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ nhà phát hành đã đánh lừa tất cả mọi người. Momonga cảm thấy rất tức giận. Anh đã chờ đợi một kết thúc vẻ vang, nhưng... Tiếng mắng chửi càng lúc càng to hơn, thậm chí anh có xúc động muốn pha tan cái nơi này. Bình thường thì sẽ chẳng có ai đáp lại những lời mắng chửi này của anh.

--Tuy nhiên...

"Mọi thứ đều ổn cả chứ, Momonga- sama?"

Momonga có thể thề rằng đây là lần đầu tiên anh được nghe một giọng nữ ngọt ngào đến như vậy. Anh có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh dễ nghe kia, và anh gần như hóa đá.

Giọng nói ấy được phát ra từ một trong số NPC--Đó là Albedo.

Part 3:

Nằm giữa biên giới đế quốc Baharuth và Vương quốc Re Estize, phía nam ngọn núi Azellerisia, là một khu rừng rộng lớn được gọi là "Rừng Đại Ngàn Tove". Ngoại ô khu rừng này có một ngôi làng- làng Carne.

Dân số nơi này ước chừng 120 người, bao gồm 25 hộ gia đình. Đối với một ngôi làng nằm ở biên giới Vương quốc Re-Estize thì con số này cũng chẳng có gì lạ. Cuộc sống của người dân nơi đây phụ thuộc vào khu rừng và cây trồng của họ, trừ một số dược sư đến đây tìm dược liệu và người thu thuế đến đây hàng năm thì nơi này không có nhiều người bên ngoài lui tới. Thời gian ở đây dường như bị dừng lại.

Dân làng bắt đầu công việc của họ từ lúc mặt trời mọc. Như một ngôi làng không hề có thứ ánh sáng ma thuật - [Ánh sáng liên tục],họ làm việc từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.

Công việc buổi sáng của cô bé Enri Emmot là tới giếng nước lấy nước sinh hoạt cho cả gia đình. Đây là nhiệm vụ hằng ngày của cô và khi tất cả những chum nước trong nhà đều đầy nước, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Trong lúc đó thì mẹ của cô sẽ chuẩn bị cho gia đình 4 người một bữa sáng ngon lành.

Bữa sáng bao gồm cháo lúa mì hoặc cháo lúa mạch, ăn cùng với rau xào. Đôi khi họ cũng ăn hoa quả vào bữa sáng. Sau bữa sáng, cô cùng cô em gái 10 tuổi vào rừng lấy củi, hoặc giúp việc tại các cánh đồng. Khi chuông báo bữa trưa vang lên, tất cả mọi người trong làng sẽ tụ tập tai quảng trường nhỏ giữa thôn và cùng nhau nghỉ ngơi.

Bữa trưa gồm có bánh mì đen được làm từ vài ngày trước cùng với ít súp thịt băm. Sau đó họ tiếp tục làm việc trên các cánh đồng cho đến khi mặt trời lặn. Bữa tối cũng giống với bữa trưa, cũng là bánh mì đen và súp đậu. Nếu những người thợ săn trong thôn săn được vài con thú thì họ sẽ có thêm chút thịt tươi cho bữa tối. Sau bữa tối, tận dụng ánh sáng từ bếp lò hoặc ánh đèn, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, cùng trò chuyện trong khi may vá lại những bộ quần áo đã rách.

Rồi sau đó đi ngủ vào lúc tầm 8 giờ tối.

Enri Emmot, cô gái nhỏ 16 tuổi chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Cô tự hỏi cuộc sống đơn điệu này sẽ kéo dài đến khi nào.

Sáng hôm nay, Enri như mọi ngày, ra giếng múc nước. Chỉ cần 3 chuyến đi nữa là những chum đựng nước trong nhà sẽ đầy.

"Được rồi."

Enri cuộn tay áo lên, để lộ ra làn da trắng bắt mắt. Việc nhà nông đã rèn luyện cho cô một cánh tay mảnh mai nhưng rất khỏe mạnh. Thùng nước khá nặng nhưng Enri dễ dàng nâng nó lên và đi về nhà.

Nếu dùng một cái thùng lớn hơn thì sẽ tiết kiệm được số lần di chuyển đi? Nhưng mà mình làm sao có thể nhấc ðýợc cái thùng nặng nhý vậy?

Enri nghĩ thầm trong khi đi về nhà với thùng nước trên tay. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng động vang lên. Cô tò mò đi về phía phát ra âm thanh ấy. Trái tim cô nhảy lên khi cô nhận ra đó là tiếng động một thứ gì đó bằng gỗ bị phá vỡ, và sau đó là...

"Một tiếng thét...???"

Âm thanh này giống như tiếng của một con chim bị bóp cổ, nhưng đây tuyệt đối không phải tiếng chim kêu, mà chính là tiếng con người.

Enri rùng mình. Cô không muốn tin vào điều đó. Cô tự an ủi rằng mình nghe nhầm nhưng một tiếng kêu khác đã phá vỡ ảo tưởng này. Tiếng khóc kia dường như phát ra từ nhà cô. Ném cái thùng nước nặng nề qua một bên, cô bé dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.

Cô vội đến mức suýt dẫm phải tà váy áo của mình, nhưng may mắn vẫn giữ được thăng bằng.

Tiếng khóc tiếp tục truyền đến.

Tim Enri nhảy lên kịch liệt.

Đây chính xác là tiếng con người.

Cô tiếp tục chạy, chạy, và chạy.

Chưa bao giờ trong đời cô chạy nhanh đến thế. Enri chạy đến mức đôi chân như muốn rã rời

Tiếng ngựa hí, tiếng khóc của con người.

Mọi thứ dần hiện ra rõ ràng trước mắt.

Phía xa kia, một gã xa lạ thân mặc áo giáp đang cầm kiếm, trên mặt đất là một người dân trong làng, người đó đã chết bởi một nhát đâm chí mạng.

"Morjina-san..."

Tại ngôi làng nhỏ này không có người xa lạ, tất cả mọi người đều đối xử với nhau như thân nhân, vì vậy Enri nhận ra người bị giết kia.

Mặc dù anh ấy đôi khi rất ồn ào nhưng thực sự là một người tốt. Anh ấy không thể chết như vậy. Cô cắn môi, quyết định tiếp tục chạy về phía trước.

Con đường lấy nước hằng ngày bây giờ đối với cô giống như kéo dài vô tận. Những âm thanh la hét nguyền rủa không ngừng truyền vào tai cô. Cuối cùng, ngôi nhà thân yêu đã hiện ra trước mắt cô.

"Cha! Mẹ! Nemu!"

Enri đẩy cửa vào nhà, gọi lớn. Cô nhìn thấy bên trong nhà, bố mẹ và em gái cô vẫn bình an, trên mặt họ có vẻ hoảng hôt, nhưng khi thấy người tới là Enri thì khuôn mặt họ đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

"Enri! Con không sao chứ?!"

Cha cô ôm ấy Erin trong vòng tay rắn chắc.

"Ahh, Enri......"

Mẹ cô cũng tiến tới ôm cô vào lòng.

"Được rồi, Enri cũng quay về rồi, chúng ta mau trốn đi thôi!"

Tình huống hiện tại của gia đình Emmot khá nguy hiểm. Họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chạy trốn bởi vì Enri còn đang ở bên ngoài. Và tại thời điểm này, hi vọng chạy trốn đã vô cùng mong manh. Một bóng người bước vào, dập tắt hoàn toàn hi vọng đó.

Đó là một tên lính, hắn ta mặc một bộ giáp có mang huy hiệu của đế quốc Baharuth, và tay cầm một thanh kiếm dài.

Đế quốc Baharuth thường xuyên có các cuộc giao chiến với nước láng giềng, vương quốc Re Estize. Tuy nhiên các cuộc giao tranh thường diễn ra gần thành phố pháo đài E- Rantel, còn những thôn làng hẻo lánh như nơi đây thì chưa xảy ra bao giờ.

Cuộc sống yên bình tại ngôi làng này đã bị phá hủy.

Đôi mắt lạnh lùng của người lính quét qua từng thành viên gia đình Enri, ánh mắt đáng sợ đó giống như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Tiếng kim loại vang lên khi tên lính nắm chặt cây kiếm của hắn ta.

Khoảnh khắc khi hắn bước vào nhà...

"Hây a!"

"Aaaaa!"

Cha của Enri đã lao vào tên lính, hai người cứ như vậy đụng vào nhau lăn ra ngoài cửa.

"Chạy đi!!"

"Mày..."

Máu chảy xuống từ khuôn mặt của cha cô, dường như ông đã bị thương trong khi vật lộn với tên lính.

Cả 2 đánh nhau trên mặt đất, tên lính dùng tay giữ chặt con dao trên tay cha cô, và cha cô cũng khóa được thanh kiếm của tên lính. Trong đầu Enri do dự, chạy trốn hay lao tới giúp đỡ cha.

"Enri! Nemu!"

Tiếng hét của mẹ đưa Enri trở lại thực tế. Cô quay đầu lại nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ cô lắc đầu một cách đầy đau khổ. Enri lập tức nắm lấy tay em gái và bỏ chạy. Mặc dù cảm giác do dự cùng áy náy vẫn ở trong tâm trí cô, nhưng cô quyết định mang theo em gái, chạy trốn thật nhanh vào rừng.

Tiếng ngựa hí, xen lẫn trong đó có những tiếng gào rống đầy giận dữ, những tiếng kim loại va vào nhau, còn có mùi cháy khét. Tất cả theo gió tới chỗ Enri. Cô vừa chạy vừa tự hỏi, những người này là ai, tại sao họ lại đến nơi này? Enri chạy một cách tuyệt vọng. Cô chạy cho đến khi nào kiệt sức, hoặc tìm được nơi ẩn náu đâu đó trong góc của một ngôi nhà. Cô cứ thế chạy, và chạy, không biết mệt mỏi, bởi vì cảm giác nắm lấy một bàn tay bé nhỏ đang tiếp thêm sức mạnh cho cô gái

--Tính mạng của em gái cô.

Mẹ cô đang chạy phía trước đột ngột dừng lại, bà quay đầu lại nhìn 2 chị em đang chạy tới, cố gắng ra hiệu cho 2 chị em chạy về một phương hướng khác.

Trong nháy mắt, Enri hiểu được mẹ cô đang muốn làm gì, khóe mắt cô cay cay, cô cắn chặt môi, không cho nước mắt chảy ra. Nắm lấy bàn tay em gái, cô chuyển hướng chạy về nơi khác. Bởi vì cô không muốn nhìn thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo....

Part 4

"Có chuyện gì sao Momonga-sama?"

Albedo lặp lại câu hỏi. Momonga không biết trả lời như thế nào. Quá nhiều chuyện đã diễn ra, đầu óc anh lúc này đã trống rỗng.

"Xin...xin lỗi."

Momonga ngẩn ngơ nhìn Albedo

"Ngài làm sao vậy?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Albedo dần tiến sát lại gần Momonga. Mùi hương thơm nhàn nhạt dần lan vào khoang mũi Momonga. Mùi hương này làm cho suy nghĩ của Momonga đang bay trên chín tầng trời trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất.

"Không... không... Không có gì."

Bình thường Momonga không bao giờ sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với những NPC này. Tuy vậy, khi nghe câu hỏi của Albedo, anh đã vô tình sử dụng kính ngữ để trả lời cô, bởi vì trong tâm thức, anh đã coi Albedo như một người bình thường.

Mặc dù nhận ra được Albedo có chút khác thường, Momonga vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này. Anh chỉ có thể cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và sự ngạc nhiên trong lòng. Nhưng sự cố gắng đó gần như vô ích, bởi vì anh cũng chỉ là một con người bình thường.

Khi Momonga sắp sửa hét to để giải những nỗi phiền muộn và khó chịu trong lòng, kí ức về một thành viên trong Guild chợt ùa về trong tâm trí anh.

--Hoảng loạn chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ. Hãy cố gắng giữ đầu óc luôn tỉnh táo, suy nghĩ một cách logic, lên kế hoạch cho những gì sắp diễn ra và không bao giờ để ý những chuyện vụn vặt, Momonga-san.

Nhớ tới câu nói này, Momonga trở nên bình tĩnh hơn.

Đối với người được mệnh danh là Khổng Minh của Ainz Ooal Gown- Moe Dress Girl, Momonga thầm cảm ơn vì câu nói vừa rồi.

"......Ngài làm sao vậy?"

Gương mặt xinh đẹp của Albedo ghé sát vào Momonga, anh có thể cảm nhận rõ hơn mùi hương đang tỏa ra từ người cô. Hành động vừa rồi của Albedo chút nữa đã phá hủy sự bình tĩnh mà Momonga vất vả mới khôi phục được

"Các chức năng liên lạc với GM không hoạt động được."

Bị ánh mắt long lanh trước mặt hấp dẫn, Momonga không tự chủ mà trả lời. Trong quá khứ, Momonga chưa bao giờ được một ai đó quan tâm như vậy, mà không khí lúc này có chút quỷ dị nữa. Mặc dù biết cô chẳng qua là một NPC, nhưng Momonga thực sự cảm thấy có chút bối rối

Hiện tại, cảm giác ấy đã bị Momonga mạnh mẽ ép xuống, bắt mình phải khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày. Mặc dù khoảnh khắc bối rối làm cho suy nghĩ của anh có chút rối loạn, anh vẫn nhớ tới lời khuyên mà người bạn thông minh đã nói với mình.

Nhưng sự thật là thế nào?

Momonga lắc đầu, bây giờ không phải là thời điểm tự hỏi những chuyện này.

"Xin hãy thứ lỗi cho em vì không thể trả lời câu hỏi của Momonga-san về GM. Thật có lỗi khi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Nếu có thể làm gì đó bù đắp lại sai lầm vừa rồi, em rất hân hạnh được thực hiện việc đó. Xin hãy ra lệnh cho em nếu ngài muốn."

Hai người đang đối thoại, đúng vậy, hai người đang đối thoại.

Momonga thật sự không thể nói nên lời.

Chuyện này không thể nào xảy ra.

NPC có thể nói chuyện. Không những vậy cô ấy còn có thể tự động trả lời lại câu hỏi. Thực chất thì NPC có thể nói chuyện, bằng cách sử dụng những tiếng la hét và cổ vũ có sẵn do những người chơi tải về. Nhưng để trò chuyện một cách đúng nghĩa đối với một NPC là không thể. Thậm chí vào lúc này, Sebastian chỉ có thể hiểu được một vài mệnh lệnh đơn giản.

Tại sao chuyện này lại phát sinh? Chuyện này chỉ xảy ra với Albedo thôi sao?

Momonga phất tay biểu thị cho Albedo lùi xuống, trong thoáng chốc, ánh mắt Albedo lóe lên sự nuối tiếc. Momonga nhìn về phía người quản gia và sáu hầu gái vẫn đang cung kính cúi đầu.

"Sebastian!! Các hầu gái!!"

"Vâng, thưa ngài."

Sebastian cùng những cô hầu đồng loạt ngẩng đầu lên.

"Đến đây!!"

Một sự đồng bộ đáng ngạc nhiên, ngài quản gia cùng 6 cô hầu cùng đứng dậy, tiến về phía ngai vàng và quỳ xuống một lần nữa.

Điều này có thể giải thích rõ cho 2 chuyện.

Đầu tiên, dù không cần sử dụng câu lệnh một cách chính xác tuyệt đối, những NPC vẫn có thể hiểu được và chấp hành.

Thứ hai, NPC có thể nói chuyện không phải chỉ có mình Albedo.

Ít nhất tất cả NPC trong đại điện này đều có khả năng đó.

Momonga vẫn đang tự hỏi, anh có một cảm giác rất lạ về Albedo, người nãy giờ vẫn ở bên cạnh mình. Momonga rất muốn xác nhận rõ cảm giác này là gì, anh nhìn Albedo với đôi mắt sắc bén.

"Chuyện gì vậy thưa ngài? Hay em đã làm sai điều gì sao?"

"......!"

Cuối cùng, anh đã nhận ra cái cảm giác không đúng đó là gì. Phát hiện này làm anh kinh hoàng.

Khuôn mặt cô ấy có thể biến hóa cảm xúc, thậm chí khóe miệng còn có thể chuyển động tạo ra âm thanh.

"Cái này...làm sao...có thể".

Momonga đưa tay lên miệng mình, thử phát ra âm thanh.

Miệng của anh có thể chuyển động.

Đối với dòng DMMORPG, chuyện này không thể nào xảy ra, miệng không thể nào chuyển động khi nói chuyện

Mặt khác, về cơ bản, vẻ bề ngoài là cố định. Nếu không phải như vậy thì cũng sẽ không xuất hiện các thiết kế với các biểu cảm khác nhau.

Hơn nữa, khuôn mặt hiện tại của Momonga chỉ là một cái hộp sọ, không có lưỡi cũng chẳng có cổ họng, đôi bàn tay cũng chỉ có xương, tuyệt đối không có da với thịt đừng nói đến cái cao cấp hơn như tim phổi. Vậy thì thế quái nào mà một bộ xương có thể nói chuyện.

"Không có khả năng......"

Momonga cảm giác hàng phòng thủ trong tâm lí của anh sắp tan vỡ, nhưng xúc cảm khó chịu đang gào thét bên trong nội tâm. Áp chế ham muốn hét lên giải phóng những bức bối của bản thân, nhịp tim Momonga dần dần bình tĩnh trở lại.

Momonga dùng sức vỗ mạnh vào tay vịn của ngai vàng, đúng như dự đoán, không có bất kì con số hiển thị sát thương nào hiện ra.

"Chuyện này...phải làm như thế nào đây?"

Anh hoàn toàn không có bất kì hiểu biết gì về chuyện này, cho dù tức giận thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì cả.

Nhiện vụ quan trong nhất hiện tại là thu thập thông tin.

"Sebastian."

Ông quản gia ngẩng đầu lên một cách cung kính, biểu hiện giống như một người đang sống vậy. Không biết mình còn có thể ra lệnh cho ông ta được nữa hay không? Những NPC trong Nazarik vẫn trung thành với mình như lúc trước sao? Nói không chừng, những người này không còn là NPC mà mọi người tạo ra nữa rồi.

Những nghi vấn xuất hiện trong đầu Momonga, theo sau đó là những sự bất an và sợ hãi. Hiện tại anh chỉ có thể gắng hết sức đè nén những cảm xúc này lại, không cho nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của chính bản thân mình. Bất luận như thế nào, người thích hợp cho nhiệm vụ thu thập thông tin này chỉ có Sebastian. Mặc dù Albedo luôn ở bên cạnh nhưng Momonga đã quyết định chọn Sebastian. Hình dung trong đầu hình ảnh của ban giám đốc công ty chỉ đạo cho nhân viên, Momonga bày ra tư thái của cấp trên, ra lệnh.

"Hãy đi kiểm tra xung quanh Lăng mộ. Nếu gặp bất kì sinh vật thông minh nào, hãy nói chuyện thân thiện với họ và mời họ vào đây. Cố gắng đáp ứng các yêu cầu của đối phương. Bán kính tìm kiếm giới hạn trong 1 km, cố gắng đừng phát sinh các xung đột không cần thiết."

"Tuân lệnh, Momonga-sama. Thần sẽ lập tức bắt đầu hành động."

Trong thế giới Yggdrasil, mỗi một NPC thủ vệ đều có một khu vực hoạt động riêng biệt, và không thể nào rời khỏi khu vực ấy. Nhưng chuyện đó đã bị phá vỡ. Không, chuyện này phải đợi Sebastian thực sự rời khỏi Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick mới có thể kết luận được.

"Hãy đem theo một Pleiade. Nếu có phát sinh chiến đấu, phải lập tức rút lui, và mang thông tin thu thập được về đây."

Bước đầu tiên đã được thực hiện.

Momonga buông tay khỏi thanh quyền trượng Ainz Ooal Gown.

Cây quyền trượng không vì vậy mà rơi xuống đất, nó bắt đầu trôi nổi trong không trung, bên cạnh ngai vàng. Tuy không phù hợp với các định luật vật lí, nhưng tình cảnh như vậy rất thường thấy trong game, đặc biệt là Yggdrasil, vì vậy mà Momonga không có chút ngạc nhiên nào.

Những linh hồn đau khổ thoát ra từ cây trượng, cuốn lấy bàn tay xương xẩu của Momonga, tuy nhiên anh hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Chuyện này không hay xảy ra, nhưng cũng chẳng phải là sự kiện gì đặc biệt, Momonga khẽ xoay ngón tay, những linh hồn lập tức tiêu tán đi trong không khí.

Momonga hai tay ôm ngực trầm tư.

Bước tiếp theo là...

"......Liên lạc với nhà phát hành game."

Đối với trạng thái dị thường này của Momonga, nơi có thể cung cấp nhiều tin tức nhất, chỉ có thể là nhà phát hành game.

Vấn đề là àm sao để liên lạc với bọn họ. Nếu như lúc trước, chỉ cần sử dụng chức năng Kêu la hoặc Gọi GM là có thể kết nối được với nhà phát hành, nhưng trong hoàn cảnh này, những chức năng đó dường như mất đi hiệu lực vốn có của nó.

"Tin nhắn?"

Đây là chức năng tin nhắn trong trò chơi. Bình thường thì chỉ có thể sử dụng chức năng này trong một vài trường hợp hay hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên hiện tại chắc là có thể sử dụng thứ này đi. Nó là phương tiện liên lạc giữa người chơi với nhau, nhưng chưa biết chừng có thể dùng nó để liên lạc với GM.

Một vấn đề lớn khác mà Momonga phải đối mặt là trong hoàn cảnh này, liệu có thể dùng ma thuật được hay không.

"...Nhưng..."

Phải làm rõ chuyện này.

Momonga là một pháp sư thuần túy. Nếu không thể sử dụng ma thuật, đừng nói đến chiến đấu, ngay cả năng lực hành động cùng thu thập thông tin sẽ bị giảm đi một cách đáng kể. Trong hoàn cảnh không có bất cứ thông tin gì, việc quan trọng nhất hiện nay là xác nhận lại khả năng sử dụng ma thuật của mình. Và điều này phải được thực hiện một cách nhanh chóng.

Nơi này có chỗ nào thích hợp cho việc sử dụng ma thuật không nhỉ - Momonga tự hỏi. Anh nhìn xung quanh Throne, rồi lắc đầu.

Tuy rằng trường hợp có chút khẩn cấp, Momonga vẫn không nghĩ đến việc đem nơi này làm chỗ thí nghiệm ma thuật. Momonga nhíu mày suy nghĩ. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh. Đúng vậy, nơi đó là thích hợp nhất.

Hơn nữa, ngoài việc xác định lại năng lực của bản thân, Momonga còn muốn xác nhận thêm một điều.

Về quyền lực của bản thân. Nếu Guild Ainz Ooal Gown vẫn tồn tại và bản thân mình vẫn là người lãnh đạo, thì trên lí thuyết thì quyền lực đó không thể nào thay đổi.

Những NPC Momonga gặp cho tới thời điểm này đều trung thành với anh, nhưng tại Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, có rất nhiều NPC khác đang tồn tại, và anh phải xác nhận xem rằng họ vẫn trung thành như cũ không.

Tuy nhiên...

Momonga nhìn xuống, trên mặt đất, Sebastian và những cô hầu vẫn đang quỳ, bày tỏ sự tôn kính và lòng trung thành của họ. Anh nhìn sang bên cạnh, Albedo vẫn đứng đó, mỉm cười. Nụ cười của cô rất đẹp, nhưng ẩn chứa trong nụ cười là một tâm sự, một bí mật nào đó. Điều này làm cho Momonga có cảm giác bất an.

Lòng trung thành của những NPC vẫn không thay đổi? Nếu đây là cuộc sống thực, sau khi gặp phải một cấp trên không ra gì, nhân viên sẽ dần mất niền tin, những NPC này hẳn cũng giống vậy đi? Hay là họ được lập trình với sự trung thành vĩnh viễn?

Nếu lòng trung thành của họ bị lung lay, liệu có thứ gì có thể đem họ trở lại? Cho họ phần thưởng? Có rất nhiều thứ quý giá trong Bảo Vật Điện. Mặc dù sử dụng những thứ ấy sẽ làm cho bạn anh đau lòng, nhưng đây là trường hợp đặc biệt có liên quan đến sự tồn tại của Ainz Ooal Gown. Anh biết, họ sẽ thông cảm và tha thứ cho anh. Nhưng đưa ra bao nhiêu cho đủ đây?

Thêm vào đó, có lẽ cũng nên cho những NPC này một vị trí cao hơn, quyền lực hơn? Nhưng hiện tại, Momonga vẫn chưa thể nào xác định thế nào là quyền lực tối thượng. Anh có cảm giác rằng chỉ cần tiếp tục đi theo mê cung này, mọi thứ sẽ dần dần hiện ra trước mắt.

Hoặc là...

"Sức mạnh?"

Momonga đưa bàn tay ra, quyền trượng Ainz Ooal Gown tự động bay đến.

"Sức mạnh đứng trên tất cả."

Bảy viên ngọc khảm trên cây trượng tỏa sáng rực rỡ, như muốn chứng tỏ quyền năng của nó mạnh tới mức nào.

"Bỏ đi, để lúc khác suy nghĩ vậy."

Momonga buông tay, cây trượng cứ thế rơi xuống sàn nhà, giống như nó tức giận chủ nhân của nó.

Tóm lại, chỉ cần biểu hiện ra bên ngoài là một người lãnh đạo giỏi, thì những người khác ít nhất cũng không coi bạn là kẻ thù. Bất kể là nhân loại hay động vật, chừng nào bạn chưa bộc lộ điểm yếu của bản thân, kẻ thù cũng sẽ không lộ ra răng nanh và tấn công bạn.

Momonga bày ra một cái tư thế hoành tráng.

"Nhóm Pleiades nghe lệnh. Trừ ai đi theo Sebastian, những người còn lại có nhiệm vụ canh giữ tầng thứ 9 của Lãng mộ, phòng ngừa kẻ địch xâm nhập từ tầng thứ 8."

"Vâng, Momonga-sama."

Những cô hầu quỳ phía sau Sebastian đồng loạt đáp lời, biểu thị họ đã hiểu mệnh lệnh.

"Lập tức bắt đầu hành động."

"Đã rõ, thưa chúa tể!"

Âm thanh trả lời vang lên, Sebastian cùng nhóm Pleiade hướng về phía ngai vàng làm động tác nhận mệnh, rồi quay người rời đi.

Cánh cửa khổng lồ, lần thứ 2 được mở ra.

Sebastian và nhóm nữ hầu biến mất sau cánh cửa ấy.

Bọn họ không có bất kỳ ý nghĩ từ chối mệnh lệnh nào, như vậy là rất tốt.

Momonga cảm giác như buông được một khối đá lớn, trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh nhìn sang bên cạnh, Albedo vẫn đứng đó. Cô khẽ cười, hỏi:

"Tiếp theo ngài muốn em làm gì đây Momonga-sama?"

"À, à...có."

Momonga đứng lên khỏi ngai vàng, tay cầm cây pháp trượng của mình, nói:

"Đến bên cạnh ta."

"Như ngài mong muốn."

Albedo mỉm cười, cô tiến lại gần Momonga. Mặc dù anh vẫn cảnh giác với cây đoản trượng có quả cầu màu đen của Albedo, nhưng trong một khoảnh khắc, anh đã quên đi sự hiện diện của nó. Trước khi kịp nhận ra điều này, Albedo đã tiến đến gần anh, gần đến nỗi anh chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo cô vào lòng.

Thơm quá... A, mình đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Ý nghĩ đen tối lần thứ 2 xuất hiện trong đầu Momonga, anh lắc đầu xua đuổi nó ra ngoài, hiện tại không phải là lúc cho những suy nghĩ như vậy.

Momonga vươn tay, chạm vào tay Albedo.

"......"

"Ah..."

Vẻ mặt Albedo giống như cô đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp. Momonga thì giống như bị điện giật, anh lập tức rút tay về.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình làm cho cô ấy cảm thấy không thoải mái?

Một vài kỉ niệm không vui vụt qua đầu, giống như từ trên trời rơi xuống, nhưng Momonga nhanh chóng tìm thấy câu trả lời.

Một trong những Class bắt buộc phải trải qua nếu muốn trở thành một Undead Overlord là class thuộc tộc Elder Lich. Class đó sở hữu một kĩ năng khá đặc biệt là có thể gây sát thương hoặc tạo ra một tác động tiêu cực khi người sở hữu nó chạm vào một người khác. Điều này có thể giải thích cho biểu hiện của Albedo.

Nếu đó là sự thật, nhưng hình như vẫn có gì đó không đúng.

Trong Yggdrasil, những quái vật và NPC xuất hiện ở Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick đều là một phần của Ainz Ooal Gown. Chỉ cần họ vẫn lệ thuộc vào Guild, cho dù tấn công lẫn nhau thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hay là cô ấy không còn thuộc Ainz Ooal Gown? Hoặc là hệ thống chống công kích đối với người cùng Guild không còn hoạt động?

Khả năng thứ hai có vẻ cao hơn.

Nghĩ như vậy, anh giải thích cho Albedo.

"Xin lỗi, ta quên giải trừ hiệu ứng tiêu cực của kĩ năng này."

"Xin đừng để ý, Momonga-sama. Trình độ này chưa gây thương tổn được cho em đâu. Với lại nếu đó là Momonga-san thì dù đau đớn đến mấy...A."

"Oh...Ah...Vậy...dù thế nào thì vẫn xin lỗi."

Momonga không thể nào tưởng tượng được phản ứng của Albedo. Cô ấy ngượng ngùng lấy tay che mặt. Biểu hiện vô cùng đáng yêu ấy khiến cho Momonga có chút thất thần, trả lời lại một cách ấp úng.

Quả nhiên là do cái kĩ năng ấy gây ra.

Momonga quay mặt đi, trong khi cố gắng tìm hiểu cách giải trừ cái kĩ năng này. Anh nhanh chóng nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể điều khiển kĩ năng đó.

Với tư cách là một Overlord, việc sử dụng các kĩ năng đối với Momonga vô cùng đơn giản.

Đối mặt với tình huống như vậy, Momonga không khỏi nở một nụ cười. Khi bạn phải trải qua nhiều tình huống kì lạ mà bạn vẫn bị bối rối bởi thứ gì đó tương tự như vậy thì quả thực khá là ngớ ngẩn. Thói quen là một thứ rất đáng sợ.

"Ta muốn chạm vào cô."

"A."

Sau khi đã giải trừ kĩ năng, Momonga đưa tay một lần nữa chạm vào tay Albedo. Vô số ý nghĩ kì quái hiện ra, thật mềm mại...thật trắng trẻo... Là một người đàn ông thì có cái ý nghĩ đó cũng chẳng có gì lạ. Momonga bỏ qua tất cả những ý nghĩ đó, trong đầu anh lúc này chỉ tập trung một mục tiêu, cảm nhận mạch đập của cô ấy.

Nó đang đập.

Nhịp đập của một trái tim. Nếu đây là một sinh vật thì chuyện chăng có gì lạ.

Đúng vậy, nếu đó là một sinh vật.

Buông bàn tay của Albedo, Momonga nhìn vào tay mình. Chỉ có xương trắng, không có da hay thịt. Cái gọi là mạch máu không tồn tại, và tim cũng thế. Đúng thế, Undead Overlord, kẻ bất tử, kẻ vượt qua cái chết, tất nhiên sẽ không có nhịp tim.

Momonga nhìn chăm chú vào Albedo. Momonga có thể thấy trong đôi mắt ướt át của cô đang có hình ảnh của mình. Gương mặt Albedo có chút ửng hồng, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể đang cấp tốc gia tăng a. Những biến hóa trên người Albedo làm cho Momonga cảm thấy rung động.

"......Đây là chuyện gì?"

Cô ấy không phải là NPC sao? Không còn là những thông tin điện tử sao? Làm thế nào mà cô ấy có thể có những cảm xúc như người bình thường, loại trí tuệ nhân tạo nào đủ cao cấp để tạo ra chuyện đó? Quan trọng nhất là Yggdrasil dường như trở thành một thế giới thực...

Không thể nào.

Momonga lắc đầu phủ định. Tình huống như vậy không có khả năng xảy ra. Nhưng khi một ý tưởng như vậy được sinh ra, nó sẽ nhanh chóng bám sâu vào tâm trí, và rất khó để có thể loại bỏ nó. Một chút khó chịu đối với những biến đổi của Albedo, Momonga hiện tại không biết tiếp theo nên làm như thế nào.

Tiếp theo...một bước cuối cùng. Chỉ cần có thể xác nhận điều này, tất cả mọi thứ đều sẽ rõ ràng. Nơi này rốt cục là hiện thực hay thế giới ảo.

Vì vậy hành động này là cần thiết. Cho dù Albedo sử dụng vũ khí trên tay cô.

"Albedo...Ta, ta có thể chạm vào ngực ngươi được không?"

"A?"

Không khí bỗng nhiên đông cứng lại.

Albedo mở to mắt ngạc nhiên.

Ngay cả Momonga cũng cảm thấy xấu hổ. Mặc dù chuyện này là không thể nào tránh khỏi, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể thốt ra một câu như vậy. Thật muốn hét to "quá thô tục rồi". Không, hành vi lợi dụng chức quyền để "quấy rối tình dục" này quả thực quá vô sỉ hạ lưu.

Nhưng không còn cách nào khác. Anh cần phải làm như vậy.

Tự thuyết phục chính mình, Momonga cố gắng ổn định lại tinh thần, cố gắng dùng tư thái của một kẻ thống trị, nói:

"Chuyện đó chắc không có vấn đề gì chứ."

Chả có chút cảm giác uy nghiêm gì cả.

Đối với yêu cầu như vậy của Momonga, khuôn mặt Albedo run rẩy, giống như cô sắp sửa bùng nổ vì vui sướng.

"Đó là đương nhiên Momonga-sama. Xin hãy làm những gì ngài muốn."

Albedo ưỡn bộ ngực đầy dặn của cô về phía trước. Nếu Momonga có thể nuốt nước bọt, anh đã làm thế rất nhiều lần rồi.

Anh vươn tay tiến gần tới bộ ngực trước mặt.

Khác với sự khẩn trương và kích động, Momonga cảm giác đầu óc mình vô cùng thanh tỉnh. Anh cảm thấy mình có chút ngu ngốc, loại phương pháp này mà cũng nghĩ ra được, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

Anh lén lút liếc mắt nhìn Albedo, phát hiện ánh mắt đối phương sáng lên, bộ ngực đồ sộ vươn lên một cách ngạo nghễ như muốn mời gọi "Tới đi, chạm vào em này".

Không hiểu là do hưng phấn hay ngại ngùng mà đôi tay của anh có chút run rẩy. Momonga hạ quyết tâm, vươn bàn tay về phía trước.

Một cảm giác mềm mại, thoải mái không thể nói nên lời.

"Ư...A..."

Khoảnh khắc Albedo phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, Momonga cũng chấm dứt cái thí nghiệm của mình.

Tổng hợp lại nhưng thông tin vừa thu thập được, Momonga đưa ra 2 khả năng.

Thứ nhất, đây có thể là một DMMORPG mới. Nói cách khác, cùng với sự kết thúc của Yggdrasil I, Yggdrasil II ngay lập tức được tung ra thị trường.

Tuy nhiên thí nghiệm vừa rồi đã hoàn toàn phủ nhận khả năng trên. Bởi vì trong game nghiêm cấm các hành vi 18+, một số game còn cấm cả các hành vi 15+. Chỉ cần vi phạm, tên của người vi phạm sẽ bị công bố trên website, đồng thời tài khoản đó sẽ bị xóa bỏ, hình phạt tương đối nghiêm khắc.

Lí do đằng sau lệnh cấm này là nếu những video ghi lại hành động 18+ được công khai, nó sẽ vi phạm luật Giữ gìn trật tự xã hội. Trên thực tế, loại hành vi này thường bị coi là không hợp pháp.

Nếu đây vẫn là thế giới game, công ty sẽ áp dụng các phương pháp nhằm ngăn chặn các hành động như vậy. GM cùng nhà phát hành game nếu đang theo dõi thì sẽ cấm hành vi quấy rối vừa rồi của Momonga. Nhưng cho đến tận lúc này, vẫn không có bất cứ dấu hiệu ngăn cản nào xuất hiện.

Hơn nữa, theo luật DMMORPG và máy tính, nếu chưa có giấy phép, việc bắt buộc người chơi ở trong game tương đương với việc bắt cóc, và được xử theo luật bắt cóc. Đồng thời việc cưỡng ép người chơi tham gia vào bản thử nghiệm game rất dễ bị phát hiện. Đặc biệt nếu không thể đăng xuất khỏi game, công ty có thể bị khởi kiện. Bởi vì nếu hệ thống đăng xuất trong game không hoạt động, một phần mềm sẽ tự động ghi lại Gameplay trong vòng một tuần. Phần mềm này được quy định bởi pháp luật, và nó là bắt buộc cho mọi trò chơi. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng báo cáo mọi hành vi vi phạm của công ty game. Nếu Momonga mất tích trong 1 tuần, công ty của anh sẽ phát hiện có gì đó không ổn, và cho ai đó về nhà anh để tìm kiếm. Khi đó cảnh sát chỉ cần một vài công cụ chuyên dụng là có thể giải quyết vấn đề.

Không một công ty trò chơi nào dám mạo hiểm. Tất nhiên những công ty ấy có thể nói rằng, đây là bản thử nghiệm, hoặc nói đó là bản cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, đối với một công ty Game thì điều đó chẳng mang lại chút ích lợi nào, có khi còn phải đối măt với nguy cơ vào tù.

Bởi vậy loại giải thích duy nhất cho trường hợp này là có một ai đó đang phá rối và nếu quả thật là như vậy, cần phải thay đổi hướng suy nghĩ nếu muốn tìm ra câu trả lời.

Vấn đề là không biết nên suy nghĩ theo hướng nào.

Còn một cách giải thích nữa...

Thế giới ảo biến thành thế giới thực.

Không có khả năng.

Momonga lập tức phủ nhận cái ý nghĩ này. Làm thế nào mà một chuyện bất hợp lí như vậy có thể xảy ra. Nhưng những trải nghiệm vừa qua càng khẳng định cho ý nghĩ điên rồ ấy.

Hơn nữa, Momonga nhớ tới hương thơm tỏa ra từ Albedo.

Theo luật Digital, hai trong năm giác quan phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi trò chơi là vị giác cùng khứu giác. Mặc dù vẫn có một hệ thống đồ ăn tồn tại trong game nhưng điều đó chỉ mang ý nghĩa tiêu thụ chứ không phải là cảm nhận. Ngoài ra xúc giác cũng bị hạn chế tương tự như vậy, lí do là để người chơi không bị lẫn lộn giữa thế giới ảo và thế giới thực. Vì những lí do đó mà công nghệ thực tế ảo không được áp dụng nhiều trong ngành công nghiệp tình dục.

Nhưng hiện tại, một chút hạn chế cũng không có.

Sự thật này làm cho Momonga choáng váng. Những lo lắng đại lọai như các câu hỏi "Công việc ngày mai phải làm sao?", "Tiếp tục như vậy nên làm cái gì bây giờ?" hiện không còn quan trọng nữa.

"Nếu thế giới ảo biến thành thế giới thực...Xem xét một cách toàn diện thì điều này là không thể..."

Momonga hắng giọng. Mặc dù lí trí vẫn không chấp nhận chuyện này, nhưng trong lòng anh đã hiểu rõ. Đôi tay cũng rời khỏi bộ ngực đầy đặn của Albedo.

Cảm giác sờ soạng có chút lâu, nhưng Momonga khẳng định đó không phải là do sờ thoải mái không nỡ buông tay mà là...

"Albedo, ta xin lỗi."

"Ô a..."

Khuôn mặt Albedo đỏ bừng, cô phát ra tiếng thở dốc tựa như trong cơ thể rất nóng vậy. Cô xấu hổ hỏi "Ngài sắp lấy đi lần đầu của em phải không?"

Albedo quay đầu đi sau khi phát ra câu hỏi vừa rồi, khiến cho Momonga không tự chủ được mà la lên:

"......Hả?"

Đầu óc Momonga đột nhiên trống rỗng, anh không thể nào hiểu được câu hỏi vừa rồi của Albedo.

Lần đầu tiên? Và cái gì? Chuyện gì vậy? Vì sao trông cô ấy có vẻ thẹn thùng vậy?

"Em phải làm gì với bộ váy này?"

"......Gì?"

"Em cởi hết ra nhé? Hay ngài muốn tự làm? Nếu mà để nguyên thì sẽ bẩn hết mất, nhưng nếu ngài thích như vậy thì em không thấy phiền đâu."

Bộ não của anh cuối cùng cũng theo kịp những gì Albedo nói. Không, hiện tại thì trong cái đầu lâu này có tồn tại một bộ não hay không còn chưa biết được. Phát hiện nguyên nhân những hành vi kì quái của Albedo, trái tim Momonga có chút dao động.

"Đủ rồi, Albedo."

"Huh? Vâng, thưa ngài."

"Bây giờ không phải là lúc cho những chuyện này."

"Em xin lỗi. Trong hoàn cảnh nghiêm trọng này mà em đã để dục vọng che mờ đi lí trí."

Albedo quỳ xuống xin lỗi, nhưng Momonga đã đưa tay ra ngăn lại.

"Không, đây là lỗi của ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, Albedo. Ngay bây giờ, ta có một mệnh lệnh."

"Em sẽ thực hiện những gì ngài yêu cầu."

"Thông báo cho tất cả các thủ vệ, tập hợp tại đấu trường ở tầng thứ 6. Thời gian là một tiếng tính từ bây giờ. À, ta sẽ tự mình thông báo cho Aura và Mare, vì vậy ngươi không cần phải liên lạc với họ."

"Vâng, thưa ngài. Em xin lặp lại mệnh lệnh. Ngoại trừ hai thủ vệ tầng sáu, thông báo cho tất cả các thủ vệ khác tập trung tại đấu trường tầng sáu trong vòng một giờ."

"Đúng vậy, đi đi."

"Vâng."

Albedo nhanh chóng rời khỏi đại điện. Nhìn theo bóng lưng của cô, Momonga có chút thở phào.

"Chuyện này... Không ngờ nó thật sự xảy ra...Mình, đã làm nhơ bẩn nhân vật của Tabula Smaragdina."

Chỉ có một đáp án cho những hành động của Albedo.

Khi thay đổi thiết lập Albedo, anh đã sửa một câu [Cô ấy rất yêu Momonga].

Đây là lí do tại sao Albedo lại phản ứng như vậy.

"A...Chết tiệt...!"

Momonga lẩm bẩm. Tabula Smaragdina đã tạo ra một kiệt tác là Albedo. Nhưng kiệt tác đó lại bị người ta tự tiện sửa chữa, kết quả là tạo ra cái bộ dáng này.

Momonga cảm giác như mình phá hoại công sức của người khác, tâm tình có chút buồn bực.

Nhưng khuôn mặt hiện tại của Momonga chỉ là một cái hộp sọ, không có cách nào biểu thị tình cảm của mình ra ngoài.

Anh đứng dậy, rời khỏi ngai vàng, tự nhủ rằng sẽ đem chuyện này xử lí sau. Hiện tại còn rất nhiều việc khác cần phải nhanh chóng giải quyết.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-Chương 2: Các Thủ Hộ Giả

Part 1:

"Xuất hiện đi, ác ma của Lemegeton."

Một con golem được làm từ các kim loại quý hiếm theo mệnh lệnh của Momonga, dùng những bước chân nhẹ nhàng trái ngược hẳn với thân thể cồng kềnh của nó, đi tới trước mặt anh và bày ra tư thế cảnh giới như vừa nãy.

Momonga cuối cùng đã chấp nhận rằng thế giới ảo đã biến thành thế giới thực. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với anh là để bảo vệ chính mình.

Mặc dù những NPC anh gặp cho tới lúc này đều tỏ vẻ cung kính, nhưng những người khác không chắc sẽ có thái độ như vậy. Thà cẩn thận một chút còn hơn là mạo hiểm để rồi sau này phải hối tiếc. Momonga kiểm tra lại các tính năng của Golem, các vật phẩm và ma thuật của mình bên trong Nazarick ...... xem chúng còn có thể sử dụng được không. Mình có thể tồn tại trong cái thế giới này hay không phụ thuộc vào những điều đó.

"Cuối cùng đã giải quyết xong vấn đề thứ nhất."

Nhìn vào Golem, Momonga thả lỏng tâm trí của mình. Một Golem sẽ chỉ chấp hành hiệu lệnh từ chủ nhân của nó, vì vậy ngay cả trong trường hợp xấu nhất --- giả dụ như có một cuộc nổi dậy của các NPC --- anh sẽ ít nhất có một món bảo hiểm nhân thọ. Momonga nhìn những ngón tay xương xẩu của mình. Anh đeo chín chiếc nhẫn trên mười ngón tay, chỉ có ngón áp út ở bàn tay trái là không có gì.

Trong Yggdrasil, bình thường mỗi nhân vật chỉ có thể đeo mỗi bên tay một chiếc nhẫn nhưng Momonga đầu tư khá nhiều tiền vào việc trả tiền cho những vật phẩm này, do đó anh có một đặc quyền là có thể đeo hoàn toàn mười chiếc nhẫn mà vẫn phát huy được hiệu quả của những vật phẩm này. Cũng không phải chỉ có Momonga sở hữu cái đặc quyền này, bất cứ ai ném vào một đống tiền thì đều có thể làm như vậy.

Momonga nhìn một trong chín chiếc nhẫn đang đeo trên bàn tay. Biểu tượng của chiếc nhẫn đó và huy hiệu ở tấm vải đỏ sau ngai vàng giống nhau như đúc.

Tên chiếc nhẫn là Ainz Ooal Gown. Mỗi thành viên của Ainz Ooal Gown đều phải đeo chiếc nhẫn này.

Tuy rằng có thể phát huy năng lực của mười chiếc nhẫn, thế nhưng sử dụng trả tiền cho chức năng này thì vẫn phải lựa chọn một cách cẩn thận, bởi vì khi đeo lên thì sau này không thể thay đổi được. Nhưng ngay cả như vậy, Momoga vẫn lấy chiếc nhẫn ở ngón áp út ném vào khu chứa bảo vật. Sở dĩ, Momoga sẽ dùng chiếc nhẫn có năng lực cùi mía như này là bởi vì tùy vào hoàn cảnh thì các chức năng của nó sẽ phát huy một cách hoàn hảo nhất. Cho nên mới đeo tất trên tay để có thể tùy vào thời điểm mà sử dụng

Nó cho phép anh tự do dịch chuyển giữa những căn phòng trong Nazarick, thậm chí có thể từ bên ngoài đi vào bên trong này được. Trừ bỏ vài nơi riêng biệt ra, lăng mộ này ngăn cản hiệu quả các loại ma pháp di chuyển, nên phần lớn nơi đây không thể di chuyển một cách tự do được. Cho nên chiếc nhẫn này giống như một phương tiện di chuyển vậy.

Ma thuật dịch chuyển không có tác dụng tại những địa phương đặc biệt khác như tầng 10 Throne Hall hay phòng riêng của các thành viên Guild. Hơn nữa phải có chiếc nhẫn này mới có thể tiến nhập Bảo Vật Điện, bởi vậy tuyệt đối không thể không có chiếc nhẫn này.

Momonga thở dài.

Trong hoàn cảnh này, năng lực của chiếc nhẫn còn tồn tại hay không vẫn còn là một nghi vấn. Dù sao thì cũng phải thử mới biết được.

Kích hoạt năng lực dịch chuyển--

Ngay sau khi kích hoạt nó, trước mắt anh bị bóng tối bao phủ, cảnh vật xung quanh biến đổi thành một đường hầm âm u. Vài giây sau, quá trình dịch chuyển kết thúc, Momonga nhận ra mình đang đứng trước một dãy tường bao thật lớn, bên trong là hàng loạt những loại đá quý màu trắng dùng để chiếu sáng.

"Thành công..."

Năng lực dịch chuyển vẫn còn, điều này làm Momonga an tâm hơn không ít.

Anh tiến vào lối đi lớn nhất trước mặt, tiến tới dãy tường bao khổng lồ

Tiếng bước chân của anh vang vọng bên trong đường hầm.

Những cây đuốc được cắm dọc theo đường hầm, ngọn lửa không ngừng lay động, làm cho cái bóng của anh lay động theo, tựa như đang khiêu vũ vậy. Một số cái bóng chồng lên nhau, tạo ra ảo giác có rất nhiều Momonga đang cùng tồn tại ở đó.

Rời khỏi đường hầm, Momonga tiến đến một khoảng không gian khá rộng. Một mùi hương tươi mát tràn ngập khắp nơi. Momonga dừng lại. Mùi cỏ xanh lẫn trong đó có một chút hương vị bùn đất ngai ngái, đó là mùi của một khu rừng.

Cũng giống như khi đối mặt với Albedo, mùi hương này rất thật, nó làm cho Momonga thêm tin tưởng rằng thế giới này là thế giới thực.

Nhưng bản thân mình là một bộ xương, không có phổi và khí quản thì làm sao có thể hô hấp được. Một câu hỏi bỗng nhiên hiện ra trong đầu Momonga. Anh cảm thấy câu hỏi này quá ngớ ngẩn, lập tức ném nó ra sau đầu, không nghĩ đến nữa.

Cảm nhận được bước chân của Momonga dần tiến tới, bức tường tự động mở ra, để lộ một con đường thẳng tắp hướng vào bên trong. Một đấu trường khổng lồ, với mái vòm rộng và vô số hàng ghế khán giả bao quanh.

Đấu trường hình bầu dục, chiều dài khoảng 188m, chiều rộng vào khoảng 156m, chiều cao ước chừng 48m. Đấu trường này phỏng theo đấu trường của đế chế La Mã cổ đại.

Ma pháp [Ánh sáng liên tục] được khảm dọc theo bức tường bầu dục bao quanh sân đấu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, khiến cho nơi đây lúc nào cũng giống như ban ngày. Trên khán đài là hàng loạt Golem hình người, nhưng tất cả chúng không có dấu hiệu hoạt động

Nơi này là một đấu trường nô lệ. Nô lệ là những người chơi xâm lược đã bị bắt, khán giả là những con Golem, và ngồi ở hàng ghế VIP là những thành viên guild Ainz Ooal Gown. Hoạt động chính của nơi này là các cuộc PvP. Ngoại trừ 1500 người trong cuộc xâm lăng vĩ đại, bất kể người chơi có mạnh mẽ đến đâu, một khi xâm phạm đến Narazik đều xuất hiện tại nơi này, nghênh đón hình phạt dành cho kẻ xâm lược.

Momonga bước vào sân đấu, ngửa mặt lên nhìn mái vòm, trước mắt anh hoàn toàn là một bầu trời đêm tối đen. Nếu chung quanh không có ánh sáng ma pháp, có lẽ có thể thấy một bầu trời đầy sao tại nơi này.

Nghĩ lại thì, nơi này là tầng thứ 6 của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, nằm sâu phía dưới lòng đất, vì thế bầu trời bao la chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Nhưng nơi nay được thiết kế với lượng dữ liệu cực kì khổng lồ, bầu trời chẳng những tồn tại mà có thể xuất hiện thời gian biến hóa, thậm chí có cả ánh sáng mặt trời nữa.

Mặc dù ở trong một thế giới ảo nhưng Momonga có thể thả lỏng tại nơi này, bởi vì bên ngoài là một Undead nhưng bản chất của anh vẫn là một nhân loại. Đồng thời anh cũng cảm nhận được tâm huyết của những thành viên guild khi dốc lòng xây dựng nơi này.

Mặc dù cảm thấy thoải mái khi được thả lỏng, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép.

Momonga nhìn bốn phía, không có ai cả. Nơi này thuộc quyền quản lí của một cặp song sinh...

Đột nhiên...

"Hây a!!"

Một bóng người nhảy xuống từ dãy phòng VIP. Nơi đó cách mặt đất 6 tầng, không có sử dụng bất cứ ma pháp gì, chỉ dựa vào sự khéo léo của thân thể. Đôi chân nhỏ nhắn cong xuống, loại bỏ hoàn toàn tổn thương cho cơ thể, cùng lúc đôi tay tạo ra một chữ "V" biểu thị vô cùng tự hào.

Một cậu bé vô cùng dễ thương với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Mái tóc ngắn màu vàng kim phản chiếu ánh sáng xung quanh, tạo ra cảm giác cậu bé đang mang một chiếc vòng sáng của thiên thần. Đôi mắt khá kì dị với hai bên trái phải có màu khác nhau, một bên màu lam, bên còn lại màu lục.

Đôi tai dài, làn da hơi đen, đó là những dấu hiệu của Dark Elf, một tộc có họ hàng gần với Forest Elf.

Mặc trên người một bộ giáp vảy rồng màu đen ánh đỏ, trên ngực có thêu biểu tượng Ainz Ooal Gown với tông màu trắng và vàng. Phía bên ngoài bộ giáp là một bộ âu phục màu trắng, và trên cổ là một chiếc vòng cổ làm từ hạt cây sồi phát ra ánh sáng màu vàng dịu. Một chiếc roi lớn quấn quanh eo cô và nó được chạm khắc rất tinh tế.

"À, Aura!!"

Momonga gọi tên cậu nhóc. Cậu bé là một trong hai thủ vệ của tầng sáu bên trong Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, Aura Bella Fiora. Cô bé có khả năng kiểm soát ma thú - beast tamer, và cũng là ranger.

Aura chạy về phía Momonga, bước chân nhỏ nhắn nhưng có tốc độ còn nhanh hơn một con thú, cảm giác giống như cậu lướt trên mặt đất chứ không còn là chạy nữa. Khi khoảng cách hai người thu hẹp một cách đáng kể, Aura dậm mạnh bàn chân xuống đất, kìm hãm lại tốc độ của cô, đôi giày bằng hợp kim vàng có khảm kim cương ma sát với mặt đất tạo ra một đám mây bụi mù mịt phía sau lưng. Đám bụi không bay tới chỗ của Momonga, nếu đây là có tính toán trước thì thân thể của cô khá linh hoạt.

"Phù!!"

Rõ ràng là không có chút mồ hôi nào nhưng Aura vẫn đưa tay làm bộ lau trán, trên mặt nở nụ cười giống như một chú cún con làm nũng với chủ nhân. Bằng một giọng điệu trẻ con vui tai, cô chào đón Momonga.

"Hoan nghênh, Momonga-sama, chào mừng đến với tầng của thần."

Phương thức chào hỏi không trang trọng và thanh lịch như của Sebastian và Albedo, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác thân thiết, gần gũi. Đối với Momonga mà nói, nếu như không trải qua những hoàn cảnh trước đó thì cảm giác thân thiết này có thể khiến cho anh khá là đau đầu.

Từ vẻ mặt và nụ cười trên mặt Aura cho thấy cô không có bất kì địch ý nào với Momonga, hơn nữa hệ thống [Nhận diện kẻ thù] của anh cũng không có phản ứng.

Ánh mắt Momonga có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, bàn tay nắm cây pháp trượng cũng có chút thả lỏng ra.

Nếu tình huống khẩn cấp, anh sẽ phát động đòn tấn công mạnh nhất, sau đó lùi lại, nhưng hiện tại thì không cần dùng đến cái đó nữa.

"...À, ta làm phiền ngươi sao?"

"Ngài nói sao? Momonga-sama chính là chúa tể tối cao tại Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick này, người thống trị duy nhất. Ngài tới nơi này chính là vinh dự của thần, làm sao có thể nói là ngài quấy rầy thần được ạ."

"À...Aura, vừa nãy hình như chỗ kia có...?"

Nghe Momonga hỏi, Aura xuay người, nhìn lên dãy phòng VIP, lớn tiếng gọi.

"Momonga-sama ở đây đấy, còn không mau xuống đây."

Ở trong phòng VIP, một hình bóng bé nhỏ đang lấp lấp ló ló.

"Mare ở đó sao?"

"Đúng vậy, Momonga-sama. Bởi vì nó phi thường nhát gan nên...còn không mau nhảy xuống."

Một âm thanh vô cùng nhỏ đáp lại lời của Aura. Từ phòng VIP xuống mặt sân đấu khoảng cách khá xa, âm thanh ấy mà có thể nghe rõ được thì quả là một kì tích. Bất quá cái vòng cổ của Aura cho phép cậu nghe được những lời như muỗi kêu ấy.

"Không, không...chị..."

Aura thở dài, giải thích.

"Cái đó, Momonga-sama, nó quá nhút nhát, tuyệt đối không phải cố ý như vậy đâu."

"Ta hiểu, Aura. Ta chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của các ngươi."

Aura nhẹ nhõm, quay mặt về phía phòng VIP hét lớn.

"Momonga-sama đang ở đây, với tư cách là thủ vệ thì phải ra ngoài nghênh tiếp mới đúng. Thật là không ra thể thống gì. Nếu ngươi vì sợ mà không dám nhảy, ta đây sẽ đem ngươi đá xuống."

"Chờ...chờ đã, để em đi cầu thang xuống."

"Ngươi muốn để Momonga-sama chờ đợi bao lâu!! Nhanh lên."

"Biết, đã biết..."

Gom góp hết dũng khí của bản thân, một thân hình nhỏ nhắn mang theo âm thanh lí nhí nhảy xuống.

Lại là một Dark Elf khác. Tư thế tiếp đất của nó cách biệt quá nhiều so với Aura, nhưng thân thể cũng không phải chịu chút tổn thương nào, có lẽ đã sử dụng kĩ xảo triệt tiêu lực tác động đi.

Tiếp theo rất nhanh chạy đến bên cạnh Aura. So mà nói thì chậm hơn Aura rất nhiều. Aura nhíu mày nhìn, kêu to

"Nhanh một chút!"

"Tới đây."

Một đứa trẻ giống hệt Aura xuất hiện. Bất kể là màu tóc, chiều cao, màu mắt, hay diện mạo, tất cả đều cho thấy hai người này là một cặp song sinh. Nhưng nếu Aura là mặt trời thì cậu bé này chính là hiện thân của mặt trăng.

Cậu nhóc Mare rụt rè tiến đến gần, lộ ra dáng vẻ lo sợ bị mắng. Vẻ mặt của cặp song sinh này làm cho Momonga có chút kinh ngạc. Theo như Momonga biết thì nguyên bản thiết kế của Mare không phải như thế này. Nói tóm lại, bề ngoài của một NPC là không thay đổi, cho dù được thiết kế phức tạp cỡ nào thì những thứ đó không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng cặp Elf trước mặt Momonga biểu hiện rất nhiều sắc thái tình cảm khác nhau.

"Đây chính là nhân vật của Simmering teapot-san. Aura Bello Fiora"

Giá mà Simmering teapot có thể nhìn thấy cô bé lúc này.

"Xin lỗi vì đã để ngài phải chờ đợi, Momonga-sama."

Cậu nhóc nơm nớp lo sợ nhìn Momonga. Cậu mặc trên người bộ giáp vảy rồng màu xanh lam, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu trắng, và sau lưng là một chiếc áo choàng màu xanh lá cây.

Tuy rằng trang phục không khác nhiều so với Aura, chủ đạo vẫn là màu trắng, nhưng không giống Aura, cậu mặc một chiếc váy ngắn, lộ ra một chút da thịt. Chỉ là một chút, bởi vì đôi chân được bao bọc bởi một đôi tất trắng khá dài. Trên cổ có một chiếc vòng hình dáng cùng với chiếc vòng của Aura rất giống nhau, cũng làm từ quả cây sồi.

Đôi tay mảnh khảnh được bao bọc bởi một đôi găng tay trắng, nắm chặt một thanh mộc trượng màu đen.

Mare Bello Fiora.

Cũng giống với Aura, cậu là thủ vệ của tầng thứ 6 Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Momonga nhìn chằm chằm hai đứa nhóc trước mặt, cảm thấy khá thú vị. Aura thì ưỡn ngực thản nhiên, còn Mare thì rụt rè sợ hãi. Momonga có thể cảm nhận được tâm huyết của những người bạn đồng hành ngày trước trong hai đứa bé này.

"Tinh thần của các ngươi có vẻ không tệ, thật sự rất tốt."

"Luôn tràn đầy sức sống. Nhưng gần đây có hơi buồn chán một chút. Nếu có kẻ nào xâm lược thì hay quá."

"Em...Em không muốn gặp kẻ xâm lược...Em, Em cảm thấy sợ."

Nghe được câu nói của Mare, Aura có vẻ hơi nổi nóng.

"A, Momonga-sama, xin vui lòng đợi thần một chút. Mare, lại đây."

"A, vâng, vâng. Đau, đừng véo em, đau quá."

Nhìn Momonga quay đầu sang hướng khác, Aura nhéo tai Mare kéo xa xa khỏi tầm tai của Momonga. Cho dù không thể nghe thấy gì từ vị trí này, nhưng Momonga vẫn biết là Aura đang mắng Mare.

"Kẻ xâm lăng ư. Ta cũng giống ngươi Mare, không muốn gặp lại bọn chúng tại nơi này..."

Ít nhất cũng phải chuẩn bị đầy đủ đã, rồi muốn thế nào cũng được. Nghĩ thầm như vậy, Momonga quay lại nhìn về phía cặp song sinh.

Anh phát hiện rằng Mare đã phải thu người lại, ngồi co ro trên mặt đất chống đỡ lại những đòn tấn công bằng lời nói của Aura. Đôi mắt cậu bé ngân ngấn nước, nhìn qua rất tội nghiệp.

Cảnh tượng trước mắt phần nào nói lên quan hệ của hai người bạn trong quá khứ. Momonga không khỏi nở nụ cười khổ.

"Ha ha, Mare rõ ràng là do Pelucino-san thiết kế. Hay là Simmering teapot-san muốn trở thành một bà chị dữ dằn? Nghĩ lại thì, Aura và Mare hình như đã chết một lần thì phải. Sự kiện kia, là thế nào đây?"

Trong cuộc xâm lược vĩ đại, 1500 người đã xâm nhập vào tới tầng thứ tám. Và cũng chính trong sự kiện ấy, cặp song sinh này đã tử vong. Bọn họ liệu có nhớ về chuyện lúc ấy hay không?

Tử vong, khái niệm này, đối ở hiện tại mà nói, đến cùng có ý nghĩa gì đây?

Trong Yggdrasil, mỗi khi chết thì bạn sẽ bị giảm đi 5 level, và rơi ra một món trang bị bất kì. Chính bởi vì người chơi được bảo hộ đặc biệt, do vậy sẽ không biến mất, chỉ đơn giản là cấp bậc giảm xuống mà thôi.

Nếu sử dụng ma pháp [Hồi sinh] hay [Người chết sống lại] thì có thể giảm bớt cấp bị mất đi. Đặc biệt nếu bỏ ra một khoản tiền sử dụng vật phẩm đặc biệt thì chỉ bị trừ đi một chút Exp không đáng kể.

NPC thì càng thêm đơn giản. Chỉ cần guild thanh toán đủ số tiền mà hệ thống đặt ra thì có thể hồi sinh mà không có bất cứ ảnh hưởng gì.

Vì vậy đối với một số người, nếu muốn cày lại nhân vật của mình, có thể lợi dụng hệ thống giảm cấp này.

Trong game bình thường thì càng lên cao, lượng Exp dùng thăng cấp sẽ rất lớn, do đó bị giảm một cấp là một trừng phạt rất nặng. Nhưng trong Yggdarsil, việc giáng cấp cũng không đáng sợ như vậy. Nghe nói, nhà phát hành lo sợ người chơi quá lo lắng về việc giảm cấp mà không dám mạo hiểm khám phá thế giới.

Đối mặt với loại quy tắc này, hai người được hồi sinh trước mắt liệu có phải chính là hai người đã bị chết ở cuộc tiến công của 1500 người chơi lúc trước không??

Tuy rằng rất muốn xác nhận, nhưng cũng không nhất thiết phải gấp gáp. Có lẽ cuộc xâm lược là một ký ức khủng khiếp đối với Aura. Chỉ vì tò mò mà làm tổn thương cô bé thì không tốt chút nào. Quan trọng nhất, bọn họ chính là tâm huyết của những người bạn, là tàn tích của một quá khứ vẻ vang, huy hoàng.

Có lẽ nên chờ đến khi giải quyết hết vấn đề của mình đã rồi hỏi cô bé sau vậy.

Hơn nữa, khái niệm tử vong rất có thể không còn như trước nữa. Ở thế giới hiện thực, chết là kết thúc tất cả. Có lẽ tại đây thì không hẳn là như vậy. Tuy rằng vẫn cần phải làm thực nghiệm để xác nhận nhưng khi chưa thu thập đủ các thông tin cần thiết thì chưa cần thiết phải tiến hành. Quyết định không tìm hiểu về cái vấn đề đó có lẽ là hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Cho tới bây giờ, Momonga biết thế giới Yggdrasil đã thay đổi rất lớn, nhưng anh không biết là những thay đổi đó lớn đến mức độ nào.

Trong lúc Momonga vẫn đang tự hỏi về cái vấn đề này, Aura vẫn còn đang giáo huấn Mare. Momonga cảm thấy cậu nhóc Mare có điểm đáng thương. Ngẫm lại thì cậu nhóc chưa có bất cứ lời nói nào quá đáng, vậy mà cũng bị mắng xối xả nãy giờ.

Trong quá khứ, mỗi khi những người bạn cũ cãi nhau, Momonga chỉ biết lẳng lặng đứng xem mà không có bất cứ can thiệp gì, nhưng hiện tại, không thể làm như vậy được nữa.

"Được rồi, dừng lại đi"

"Không được Momonga-sama. Mare là một thủ vệ a..."

"Không thành vấn đề, Aura. Ta hiểu ngươi nghĩ gì. Là một thủ vệ, Mare thể hiện cái nhát gan này trước mặt ta, ngươi đương nhiên sẽ mất hứng. Nhưng ta cũng tin tưởng chỉ cần có kẻ xâm lược nơi này, ngươi và Mare sẽ rất dũng cảm chiến đấu bảo vệ nơi này. Chỉ cần làm nên chuyện vào lúc cần thiết, tất cả những thứ khác đều không phải là vấn đề gì quá lớn, cũng không cần trách mắng quá nặng nề đâu."

Đi đến bên cạnh hai người, Momonga duỗi tay, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Mare, kéo cậu bé đứng dậy.

"Còn ngươi Mare, ngươi phải cảm ơn chị của ngươi đấy. Cho dù ta cảm thấy tức giận với ngươi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cảnh ngươi bị la mắng như vậy, mọi bực bội đều bay biến hết."

Mare lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bà chị song sinh của mình. Aura có vẻ chột dạ, vội vàng thanh minh

"A. Không, không, cái này không phải diễn trò cho ngài xem đâu a!!"

"Không sao, Aura. Mặc kệ ý đồ của ngươi là gì, ta vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của ngươi. Nhân đây, ta cũng muốn để hai ngươi biết là ta không hề có ý kiến gì với vị trí thủ vệ của Mare đâu."

"A, thật vậy! Cảm ơn ngài, Momonga-sama."

"Dạ, cảm ơn ngài!"

Nhìn hai người cung kính hành lễ, Momonga cảm thấy không được tự nhiên. Đặc biệt ánh mắt của hai người nhìn anh lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Trước đây, Momonga chưa từng đối diện với ánh mắt tôn kính như vậy, không khỏi có chút bối rối. Che dấu đi vẻ thẹn thùng, Momonga cố ý ho khan một chút:

"Ừ, ta muốn hỏi Aura một chút, ngươi cảm thấy hiện tại rất rảnh rỗi hay sao?

"A, không, cái này..."

Nhìn vẻ mặt ấp úng của Aura, Momonga cảm giác được ngữ khí của anh có chút không ổn, liền hòa hoãn xuống một chút

"Ta không có ý trách ngươi đâu, cứ thoải mái nói ra ý tưởng trong lòng đi."

"A...Đúng vậy, thần có chút rảnh rỗi quá. Hiện tại quanh đây không có ai có khả năng cùng thần chiến đấu quá năm phút a?

Aura đem hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, có chút khổ sở nói.

Là một thủ vệ, level của cô nhóc đương nhiên là cao nhất - lv 100. Tại lăng mộ ngầm này mà nói, thì đối thủ của cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Lấy NPC mà nói, cùng lv với Aura, còn có 8 người khác và một người ngoại lệ.

"Để Mare làm đối thủ của ngươi nhé."

Nghe thấy vậy Mare co người lại, cơ thể có chút run rẩy sợ hãi. Cậu bé dùng ánh mắt đáng thương nhìn Aura, lắc đầu liên tục. Nhìn vẻ mặt của cậu em trai, Aura có chút chán nản, thở dài ngao ngán.

Cùng với tiếng thở dài này, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập bốn phía. Khác với hương thơm trên người Albedo, mùi hương này làm cho người ta có chút mê muội. Momonga nhớ tới năng lực của Aura, đôi chân không tự chủ lùi lại một chút.

"A, xin lỗi, Momonga-sama."

Aura phát hiện ra hành động của Momonga, vội vã xua tan mùi hương trong không khí.

Kĩ năng bị động

Là một Beast Tamer, Aura có một kỹ năng đặc thù, kĩ năng này có thể đồng thời cường hóa hay suy yếu người bị ảnh hưởng. Chỗ đặc biệt của kĩ năng này là có thể phát tán ra ngoài thông qua hơi thở của cô, hiệu quả trong bán kính vài mét, nếu được kích hoạt thì phạm vi ảnh hưởng có thể tăng lên vài chục mét.

Trong Yggdrasil, mỗi khi xuất hiện hiệu quả cường hóa hoặc suy yếu đều sẽ có một bảng tin thông báo trước mặt, cho nên người chơi có thể biết được kĩ năng đã được phát động hay chưa. Tuy nhiên hiện tại, những thứ đó chưa từng xuất hiện, khiến cho chuyện này khá là phiền toái.

"Không sao, hiệu ứng bị loại bỏ rồi."

"Như vậy..."

"Nhưng Momonga-sama là một Undead, loại tác động tinh thần này hẳn là không thể tác động lên ngài chứ?"

Nếu là thế giới Yggdrasill thì điều đó là một sự thật, Undead sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng tinh thần nào, cho dù ảnh hưởng đó là tốt hay xấu.

"Vừa rồi ta nằm trong phạm vi ảnh hưởng sao?"

"A, vâng."

Aura rụt cổ lại, có vẻ khá sợ hãi, Mare bên cạnh thì khỏi phải bàn rồi.

"Ta không tức giận đâu, Aura."

Momonga trấn an hai đứa nhóc trước mặt

"Ngươi không cần phải quá sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những kĩ năng như vậy có thể ảnh hưởng đến ta sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi là vừa rồi có phải ta nằm trong phạm vi ảnh hưởng."

"Đúng! Ngài vừa tiến vào phạm vi hiệu quả."

Aura cảm giác như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm trả lời. Momonga cảm thấy rất áp lực, dạ dày của anh bắt đầu cuộn trào khó chịu. Nếu như mình bị suy yếu thì phải làm như thế nào? Mỗi lần nghĩ đến đây, Momonga cảm thấy rất đau đầu, và cố gắng không nghĩ đến nữa.

"Hiệu ứng vừa rồi là gì?"

"A, hình như là hiệu ứng [Sợ hãi]

"À..."

Anh không cảm thấy chút sợ hãi. Trong thế giới Yggdrasil, thành viên cùng công hội, tổ đội không thể công kích lẫn nhau. Mặc dù bây giờ quy tắc này bây giờ không còn hiệu quả nữa, nhưng vẫn là cần xác nhận lại một chút.

"Ta nhớ được năng lực của ngươi Aura lúc trước đối với người cùng công...đồng minh không sinh ra hiệu ứng nhỉ?"

"A?"

Aura nhịn không được mở to mắt. Mare bên cạnh cũng lộ ra một vẻ mặt tương tự. Momonga nhìn thấy hai người như vậy, xác định được sự thật cũng không phải như vậy

"Vậy là ta nhớ lầm sao?"

"A, vâng. Thần có thể tự do thay đổi phạm vi anh hưởng, có lẽ ngài nhầm với điều này chăng?"

Quy tắc không thể tấn công bạn đồng hành quả nhiên đã mất hiệu lực. Mare bên cạnh không bị ảnh hưởng, có lẽ là do tác dụng của trang bị chống ảnh hưởng tinh thần.

Momonga không hề trang bị bất cứ vật phẩm nào như vậy, đơn giản vì anh là một Undead. Nhưng tại sao anh lại không cảm nhận được trạng thái [Sợ hãi] ?

Có hai khả năng.

Một là dựa vào năng lực cơ bản của mình để ngăn chặn. Hoặc là do năng lực của một Undead.

Bởi vì không biết được khả năng nào là đúng, vì vậy mà Momonga phải thực hiện bước tiếp theo thí nghiệm.

"Ngươi có thể tạo ra hiệu ứng khác không?

Aura nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu. Nó làm cho Momonga liên tưởng tới hình ảnh của một chú cún con, không tự chủ được mà vươn tay xoa đầu Aura.

Cảm giác mềm mại như lụa, rât thoải mái. Bởi vì Aura không có biểu hiện ra sự khó chịu, Momonga có chút xung động muốn đưa tay ra véo má cô. Ý định là vậy, nhưng anh chợt bắt gặp ánh mắt của Mare bên cạnh. Ánh mắt cậu nhóc này có chút đáng sợ, khiến cho Momonga không khỏi có chút ngượng ngùng.

Mare suy đang suy nghĩ gì vậy?

Nghĩ ngợi một lúc, Momonga quyết định buông cây trượng, đưa bàn tay còn lại xoa đầu Mare.

Cảm giác tóc của Mare mượt hơn một chút, Momonga không khỏi sờ thêm một chút. Một lúc sau mới nhớ ra mục đích của mình, Momonga hắng giọng:

"Ta đang làm chút thực nghiệm, cần sự trợ giúp của các ngươi."

Hai đứa nhóc ban đầu có chút mất tự nhiên, không biết nên phản ứng thế nào, bất quá lúc Momonga rời tay khỏi đầu họ, khuôn mặt hai người lộ ra chút thẹn thùng, pha lẫn chút đắc ý.

Aura vui vẻ đáp lại.

"Không thành vấn đề, Momonga-sama. Chuyện này cứ giao cho thần."

Đưa tay ngăn cô bé Aura đang có chút nôn nóng

"Chờ chút đã..."

Momonga nắm lấy cây pháp trượng. Giống như khi kích hoạt chiếc nhẫn, anh tập trung tinh thần vào cây trượng. Anh chọn một trong số những viên ngọc được khảm trên cây trượng, viên [Đá mặt trăng] có khả năng triệu hồi về một 'Sói ánh trăng'

Ma pháp được kích hoạt, theo đó triệu hồi ra ba con thú.

Ma pháp triệu hồi sinh vật trong Yggdrasil và ở đây giống hệt nhau, nên không có gì bất ngờ với Momonga cả.

Những con 'Sói ánh trăng' này rất giống với sói ở vùng Siberia, chỉ khác là trên thân những con sói này phát ra ánh sáng màu bạc dịu nhẹ như ánh trăng. Momonga cảm nhận được một mối liên kết kì diệu giữa bản thân và những con sói, cho thấy anh chính là chủ nhân của chúng.

"Đây là 'Sói ánh trăng' sao?"

Aura âm thanh có chút không hiểu được tại sao Momonga lại gọi về sinh vật cấp thấp như vậy.

'Sói ánh trăng'- loại quái vật tốc độ tấn công khá nhanh, có thể sử dụng trong các tình huống tấn công bất ngờ, nhưng level cũng chỉ ở mức 20. Lấy Momonga và Aura mà nói thì những con sói này đích thật là loại sinh vật cấp thấp. Tuy vậy, với mục đích lần này mà nói thì level như vậy là đủ rồi.

Yếu một chút mới tốt a.

"Đúng thế, đem ta và lũ sói này bao vây vào phạm vi của kĩ năng kia đi."

"A? Sao có thể được ạ?"

"Không sao đâu."

Momonga cảm thấy chần chừ khi bắt buộc Aura phải làm chuyện này.

Hiện tại không cùng trò chơi giống nhau, có thể Aura sẽ vì chút sợ hãi mà không phát động kĩ năng ấy. Vì thế cần một bên thứ ba cùng chịu ảnh hưởng từ kĩ năng của Aura, đó là lí do Momonga gọi về những con Sói ánh trăng.

Aura không ngừng dùng sức thở ra vài hơi thở, tuy nhiên, Momonga không cảm thấy bất cứ thứ gi tác động vào tinh thần của mình. Chu dù là tiến lại gần, hay thả lỏng tinh thần, vẫn như cũ, không chút ảnh hưởng nào. Cùng lúc đó thì những con Sói ánh trăng lại chịu những ảnh hưởng khá rõ rệt, cho thấy Aura thực sự phát ra cái kĩ năng kia.

Từ thí nghiệm này cho thấy, bất cứ loại ảnh hưởng tinh thần nào đều không có tác dộng đến Momonga. Điều này có nghĩa...

Ở trong game, Bán nhân loại và Dị hình chỉ cần đạt đến level quy định thì đều sơ hữu năng lực đặc thù của chủng tộc đó. Là một Overlord, Momonga hiện tại sở hữu những năng lực đặc thù là:

Mỗi ngày có thể triệu hồi 4 con undead cao cấp, 12 con undead trung cấp, hoặc 20 con undead cấp thấp; Cự Tuyệt Tiếp Xúc, Hào Quanh Tuyệt Vọng (Đột Tử) Negative Guard, Linh Hồn Hắc Ám , Hào Quang Bóng Tối, Chúc Phúc Bất Tử, Cự Tuyệt Bảo Vệ, Năng lực tính dame IV, Chống Vũ Khí Đâm V, Chống vũ khí chém V, Phản kháng cao cấp III, Chống phép cao cấp II, Kháng các thuộc tính Băng, Độc, Điện, Cường hóa thị lực/Nhìn xuyên thấu.

Thêm vào đó là một số năng lực của class: Cường hóa Ma pháp Đột tử, Thuần thục Nghi thức Hắc ám, Hào quang chết chóc, Triệu hồi undead, Điều khiển undead, Cường hóa undead.

Cuối cùng là một vài năng lực cơ bản của một Undead, bao gồm:Vô hiệu một đòn chí mạng; ảnh hưởng tinh thần không hiệu quả; không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Độc, Bệnh dịch, Ru ngủ, Tê liệt; Vô hiệu ma pháp [Đột Tử]; Kháng Tử vong ma pháp; tăng cao kháng tính của cơ thể; không cần dưỡng khí; Vô hiệu mọi loại dame trực tiếp; Vô hiệu hóa hút mana, tăng cường khôi phục năng lượng, nhìn ban đêm.

(Chú thích: Dame trực tiếp: là các loại Dame tác động trực tiếp vào Hp bỏ qua Def)

Đương nhiên, Overlord cũng có những nhược điểm, đó là tất cả những gì thuộc về mặt tích cực, bao gồm: Ánh sáng, Đòn tấn công thần thánh IV, Suy yếu vũ khí tấn công V, Trừng phạt thần thánh II, tổn thương gấp đôi khi bị thiêu cháy .v.v.

Momonga giữ tất cả những năng lực cơ bản của Undead, cùng với những năng lực đặc thù khi thăng cấp. Hiện tại anh đang sở hữu lượng kĩ năng vô cùng lớn.

"Kết quả này, thì ra là thế...Cảm ơn ngươi, Aura. Bên đó không có vấn đề gì chứ?"

"A, không, không có vấn đề gì cả."

"Như vậy thì...Trở về đi."

Ba con Sói ánh trăng liền biến mất trong không khí.

"Momonga-sama, hôm nay Ngài tới đây mục đích là làm thực nghiệm vừa rồi sao?"

Mare cũng ở một bên gật đầu.

"A? Không phải. Ta tới đây là để luyện tập một chút."

"Luyện tập? A? Ngài sao, Momonga-sama?"

Aura Bella Fiora mở to mắt, nhìn đến sắp rớt tròng mắt ra ngoài. Bởi lẽ thực sự quá kinh ngạc. Momonga vốn là người thống trị cao nhất tại Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, địa vị cao hơn hết thảy mà không biết sử dụng ma pháp. Cái này cũng quá vô lí rồi.

Dường như hiểu được phản ứng của cặp song sinh, Momonga đáp:

"Đúng vậy."

Anh đem cây pháp trượng gõ nhẹ xuống nền đất. Trên mặt Aura lập tức hiện lên vẻ đã hiểu rõ. Phản ứng này làm cho Momonga khá hài lòng.

"Xin hỏi Momonga-sama, vũ khí ngài đang cầm, là thanh quyền trượng trong truyền thuyết đúng không?"

Truyền thuyết? Cái kia là có ý gì?

Momonga nghi hoặc, bất quá nhìn thấy cặp mắt long lanh không chút tạp chất nào của Mare, cũng biết rằng cậu nhóc không có chút ác ý nào.

"Đúng vậy, đây là công sức của tất cả mọi người trong guild, Vũ khí huyền thoại - Quyền trượng Ainz Ooal Gown."

Momonga giơ cao cây trượng, pháp trượng lập tức phản chiếu ánh sáng cung quanh, tạo ra một quầng sáng xinh đẹp. Vòng hào quang kia giống như cây trượng đang tự khoe khoang chính mình với tất cả những người xung quanh. Tuy vậy đồng thời xuất hiện vòng hào quang khác màu đen xung quanh, khiến cho người ta có chút cảm giác tà ác.

Giọng nói của Momonga có chút tự hào và kiêu ngạo

"Trên đỉnh của pháp trượng có khắc bảy cái đầu rắn, mỗi một con ngậm một viên bảo thạch cấp Devine. Bởi vì những viên đá này đều thuộc một bộ, chỉ có thể thu thập đầy đủ mới phát huy hết được khả năng của chúng. Phải tiêu phí rất nhiều thời gian và nghị lực mới có thể thu thập được đầy đủ. Thực tế thì trong quá trình tìm kiếm, một vài thành viên cũng xuất hiện ý nghĩ từ bỏ. Bởi vì để tìm được một viên đá mà cả guild không biết đã chiến đấu với bao nhêu quái vật mạnh mẽ...Không chỉ như thế, quyền năng của pháp trượng này có năng lực vượt qua cấp Devine, tiếp cận WI. Lợi hại nhất trong đó là năng lực tự động đón đánh...khụ khụ"

Có chút nhập tâm quá mức rồi.

Mặc dù quá khứ cùng những người bạn góp sức tạo ra, nhưng nó chưa bao giờ được đem ra ngoài ánh sáng, nên cũng không có cơ hội để khoe với mọi người . Hiện tại có thể mang nó ra ngoài, cảm xúc có chút bộc phát. Lúc này, Momonga đang cố gắng đem ham muốn tiếp tục khoe khoang đè ép xuống.

Thật là mất thể diện.

"...Chính là nó!!"

"Thật là lợi hại !!"

"Vô cùng mạnh mẽ, Momonga-sama!!"

Ánh mắt sùng bái của hai đứa nhóc suýt nữa làm Momonga bật cười. Cố gắng không biểu hiện sự vui sướng ra bên ngoài- mà cái đầu lâu này cũng chẳng thể biểu hiện được bất cứ cảm xúc nào- Momonga tiếp tục nói:

"Cho nên ta muốn thử nghiệm sức mạnh của cây trượng này tại đây. Hi vọng các ngươi có thể hỗ trợ."

"Vâng! Tuân mệnh. Chúng thần lập tức đi chuẩn bị ngay. Với lại...Chúng thần cũng có thể kiến thức một chút uy lực của pháp trượng sao?"

"Ừ, không thành vấn đề. Liền cho các ngươi kiến thức uy lực của vũ khí mạnh nhất đi."

"Quá tuyệt vời!!" Aura hưng phấn kêu to, nhảy nhót chung quanh trông khá là dễ thương.

Mare ở bên cạnh cũng khó che dầu cảm giác hưng phấn, bằng chứng là đôi tai dài của cô bé không ngừng run run.

Không ổn, mình cần một thái độ nghiêm túc, vì thế không thể buông lỏng vào lúc này. Momonga tự nhắc nhở bản thân, cố gắng bảo trì uy nghiêm của một người đứng đầu.

"Còn có một việc nữa, Aura. Ta đã ra lệnh cho tất cả thủ vệ tập hợp tại nơi này. Trong vòng một giờ đồng hồ tới, mọi người sẽ tập trung tại đây."

"A? Vậy chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị..."

"Không cần, chúng ta chỉ cần đợi tại nơi này là được rồi."

"Thật vậy sao? A? Tất cả các thủ vệ? Như vậy là Shalltear cũng tới sao?"

"Toàn bộ thủ vệ."

"...Ai!!"

Đôi tai dài của Aura đột nhiên rũ xuống. Mare thì không như vậy. Theo thiết kế thì Aura và Shalltear có quan hệ không tốt lắm, Mare thì không như vậy.

Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Momonga khẽ thở dài một hơi

Phần 2:

Một đội hình tầm 50 người đang cưỡi ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên. Mỗi người trong đội hình này đều sở hữu những cơ bắp rắn chắc, trông rất bắt mắt. Trong đó có thể nhìn ra một người cực kì nổi bật so với những người khác

"Mạnh mẽ" là từ hoàn hảo để miêu tả con người này. Ngay cả khi mang trên mình bộ giáp sắt dày, bạn có thể nhìn thấy những cơ bắp trên cơ thể hắn.

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen do cháy nắng với những nếp nhăn hằn sâu. Mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt đen sắc sảo của ông nhìn sang người đi bên cạnh

"Warrior-Captain, đội tuần tra đã tiến đến ngôi làng đầu tiên rồi."

"Ừ, đúng vậy, đội phó."

Niềm kiêu ngạo của vương quốc Re-Estize, 'Warrior-Captain' Gazef Stronoff, chưa phát hiện bất kì ngôi làng nào trong tầm mắt.

Áp chế cảm xúc đang sôi sục, Gazef kéo cương con ngựa của mình, điều chỉnh cho nó chạy với một tốc độ không đổi. Tuy rằng cái tốc độ này không để cho con ngựa quá mức mệt nhọc nhưng dù sao nó cũng đã trải qua một hành trình dài từ Vương đô. Cảm giác mệt mỏi đang dần thấm vào cơ thể. Ngay cả một con ngựa khỏe mạnh nhất cũng phải mệt mỏi sau chuyến hành trình dài như vậy, do đó anh không thể tăng thêm gánh nặng cho con ngựa của mình.

"Hi vọng không có chuyện gì xảy ra."

Đội phó nói.

Trong những lời này có che giấu một chút bất an. Gazef cũng có tâm tình như vậy

Quốc vương đã ra lệnh cho đội ngũ của Gazef :

"Có sự xuất hiện của kỵ sĩ đế quốc tại biên giới hai nước. Nếu chuyện này là thật, hãy lập tức ngăn chặn, không cho chúng tiến vào sâu hơn."

Bình thường thì nếu ở bên ngoài thành E-Rantel, phái binh từ đó sẽ nhanh hơn. Nhưng đối phương có khả năng là Kỵ sĩ Đế quốc, những binh lính được huấn luyện và trang bị đấy đủ, thì việc điều động binh lính bình thường sẽ chẳng có hiệu quả. Ở tại vương quốc này, có thể đối đầu với đám Kị si Đế quốc chỉ có thể là đội của Gazef. Việc điều tra và ngăn chặn các cuộc tấn công của đám Kỵ sĩ được đặt trên vai của Gazef. Điều này mang lại cho anh những phiền não không nhỏ.

Trước khi đội của Gazef đến nơi, có thể điều động đám binh lính bình thường để bảo vệ làng mạc. Điều đó giúp kéo dài một khoảng thời gian khá dài. Mặt khác cũng còn nhiều biện pháp khả thi khác. Nhưng không có hành động nào được tiến hành, bởi lẽ họ không có cái quyền lực ấy.

Biết được nguyên nhân của sự việc, Gazef cảm thấy nôn nóng không thôi. Bàn bay siết chặt dây cương. Ngay cả như vậy, anh cũng không thể áp chế những áp lực trong lòng.

"Warrior-Captain, nếu đợi chúng ta tới mà mới bắt đầu tìm kiếm thì có phải quá mức chậm trễ không. Không chỉ như vậy, tại sao không phái thêm những người khác chia ra tìm kiếm. Hoặc thuê mạo hiểm giả tìm kiếm Kỵ sĩ Đế quốc? Tại sao những việc này không được thực hiện?"

"Đừng nói nữa, đội phó. Nếu để cho dân chúng biết Kỵ sĩ Đế quốc xuất hiện trong lãnh thổ vương quốc, tình hình sẽ rất hỗn loạn."

"Warrior-Captain, nơi này không có người ngoài. Ngài hãy nói cho tôi biết sự thật được không?"

Trên gương mặt đội phó lộ ra vẻ khinh thường không thèm che giấu.

"Có phải là do những tên quý tộc đó gây khó dễ không?"

Gazef không trả lời, vì anh biết đó là sự thật.

"Bọn quý tộc đáng chết lại đem cuộc sống của người dân thành công cụ để chúng tranh giành quyền lực. Không chỉ như vậy, nơi này trực thuộc quyền kiểm soát của Quốc vương, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn chúng sẽ dùng nó để chế nhạo đức vua.

"...Không phải tất cả quý tộc đều có suy nghĩ như vậy."

"Có lẽ Ngài đúng, trong quý tộc cũng có những người suy nghĩ cho cuộc sống của người dân. Ví dụ như Golden Princess. Tuy nhiên, những người như nàng quá ít ỏi. Nếu quyền lực chỉ tập trung vào quốc vương như nước láng giềng, chúng ta có thể loại bỏ những tên quý tộc kia, mang đến lợi ích cho dân chúng phải không?"

"Chuyện này nếu tiến hành quá mức vội vàng, đất nước của chúng ta sẽ bị chia cắt bởi nội chiến. Trước mắt, chúng ta đang phải đối mặt với dã tâm bành trướng của đế quốc láng giềng, nếu phát sinh nội chiến mới chính là bất hạnh cho dân chúng."

"Tôi biết, chỉ là..."

"Chuyện này tạm thời..."

Nói được nửa câu, Gazef bỗng nhiên im bặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

Một làn khói đen bay lên từ phía sau ngọn đồi. Nhưng người ở đây đều biết điều này có nghĩa là gì.

Gazef cắn lưỡi, thúc con ngựa chạy nhanh lên đồi.

Mở ra trước mắt là một cảnh tượng hoang tàn. Ngôi làng trước đây nay chỉ còn là một di tích. Tường đổ, mái nhà cháy rụi, những đống đổ nát liên tiếp nhau, cảnh tượng thê thảm tới cực điểm.

Gazef nhanh chóng hạ lệnh.

"Toàn đội triển khai hành động. Chú ý hành động phải nhanh."

Ngôi làng hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại nhưng bức tường cho thấy rằng nơi đó từng là một ngôi nhà nhỏ. Mùi cháy khét nồng nặc, xen lẫn với mùi máu tươi phảng phất trong gió.

Vẻ mặt Gazef vô cùng bình tĩnh, cảm giác không chút dao động. Nhưng bất cứ ai quen thuộc với anh thì đều biết rằng tâm tình lúc này của Gazef vô cùng không tốt. Đội phó bên cạnh cũng có tâm tình tương tự.

Trong làng có hơn 100 người mà chỉ còn 6 người may mắn sống sót. Tất cả đều bị tàn sát một cách không thương tiếc, cho dù là phụ nữ, trẻ nhỏ cũng không bỏ qua.

"Đội phó, cho vài người bảo vệ những người sống sót trở về E-Rantel."

"Chờ chút, đây là..."

"Đúng vậy, đây là hạ sách. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc những người này được."

E-Rantel là thành thị nằm trong lãnh địa của đức vua, có nhiệm vụ bảo hộ làng mạc xung quanh lãnh địa. Nếu tại nơi này đem những người sống sót bỏ mặc, đối với quốc vương mà nói thì đó là phiền phức lớn nhất. Hơn nữa phe quý tộc sẽ tìm mọi cách để làm lớn chuyện này ra. Quan trọng hơn là...

"Xin ngài hãy nghĩ lại. Những người này đều chứng kiến sự xuất hiện của Kỵ sĩ Đế quốc. Bởi vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của quốc vương. Thuộc hạ cho rằng trước tiên nên lui về E-Rantel, chuẩn bị kĩ càng rồi mới tiếp tục chấp hành nhiệm vụ."

"Không được..."

"Warrior-Captain, ngài hay tôi đều biết đây chính là một cái bẫy. Thời gian ngôi làng bị tập kích trùng với thời gian chúng ta đến thành E-Rantel. Mà hành động tàn sát chính là đợi lúc chúng ta đến rồi mới ra tay, hơn nữa cố ý để sót lại vài người. Đây tuyệt đối là một cái bẫy."

Những người sống sót tuyệt đối không phải là may mắn, mà là do đối phương cố tình cho họ chạy thoát. Mục đích là để cho bên mình phái người bảo hộ những người kia, binh lực bị phân tán.

"Warrior-Captain, ngài biết rõ đây là một cái bẫy, còn muốn đưa chân vào sao?"

"Đúng vậy..."

"Warrior-Captain, tôi biết ngài rất lợi hại, dù có đối mặt với một trăm kỵ sĩ, ngài vẫn có thể giành chiến thắng. Nhưng nếu đối phương có Magic Caster. Chỉ cần có hắn trong đội hình cho dù là ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Nếu đụng phải niềm kiêu ngạo của đế quốc - Tứ đại kỵ sĩ, thì với trang bị hiện tại của ngài thì phần thắng là không lớn. Cho nên thuộc hạ hi vọng ngài nên suy nghĩ kĩ. Vương quốc có thể mất đi vài ngôi làng, quốc vương có thể tổn hại chút thể diện nhưng không thể mất đi ngài."

Gazef không nói gì, trong khi đội phó tiếp tục nói:

"Nếu ngài không muốn rút lui, thì bỏ lại những thôn dân này, cả đội cùng nhau truy kích."

"Đây có lẽ là một lựa chọn sáng suốt...Nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu. Nếu đem bỏ họ tại nơi này, ngươi nghĩ họ có thể sống sót sao?"

Đội phó im lặng, hắn biết rằng bỏ lại những nạn dân này, tương đương với việc khai tử bọn họ. Nếu không có ai bảo hộ, bọn họ sẽ chết trong vài ngày tới.

Biết là như vậy nhưng đội phó vẫn tiếp tục nói.

"Warrior-Captain, tính mạng ngài là quan trọng nhất, những người dân này không thể nào so sánh được."

Gazef hiểu rõ nỗi khó xử của đội phó khi phải quyết định như vậy, cũng chính vì vậy mà anh để cho đội phó nói ra những lời như thế. Dù vậy, anh vẫn không có cách nào đáp ứng yêu cầu như vậy.

"Ta xuất thân là một bình dân, cũng như ngươi vậy."

"Đúng vậy, thuộc hạ bởi vì ngưỡng mộ Warrior-Captain nên mới quyết định tham gia vào quân ngũ."

"Ta nhớ quê hương của ngươi cũng là một ngôi làng nhỏ."

"Đúng thế. Cho nên..."

"Cuộc sống tại một ngôi làng không hề dễ dàng, thường xuyên bị chết bởi những hoàn cảnh xung quanh. Chính là do quái vật tập kích tạo thành thương vong chủ yếu phải không?"

"...Đúng vậy.'

"Gặp phải quái vât, binh lính bình thường cũng không thể chống đỡ. Nếu không có những người chuyên đối phó lũ quái vât - Những mạo hiểm giả, thì những dân làng chỉ có thể chờ cho lũ quái vật này đi qua thôi."

". . . Đúng vậy."

"Ngươi đã từng chờ mong một ai đó đến giúp đỡ? Nhưng khi những quý tộc kia không thèm đưa tay ra, ai có thể có đủ quyền lực và sức mạnh để giúp đỡ?"

"Nếu nói không hi vọng thì là nói dối, nhưng xưa nay có ai chịu đưa tay ra giúp đỡ. Đương nhiên tầng lớp quý tộc sẽ không bao giờ làm chuyện không mang lại lợi ích như vậy."

"Một khi đã như vậy...thì hãy chứng minh rằng điều đó không phải là sự thật đi. Hãy cứu giúp bọn họ."

Đội phó im lặng, nghĩ về những trải nghiệm của bản thân.

"Đội phó, hãy cho những dân làng này biết thế nào là giúp đỡ kẻ yếu, thế nào là biết rõ nguy hiểm vẫn xả thân cứu giúp. Hãy cho bọn họ hi vọng, hi vọng về những người mạnh mẽ sẽ đến và giúp đỡ họ."

Ánh mắt Gazef và đội phó gặp nhau, họ có thể nhìn thấy những cảm xúc lẫn lộn trong mắt đối phương.

Đội phó cuối cùng cũng nhượng bộ, dáng vẻ mệt mỏi nói.

"Vậy hãy để ta thay ngài dẫn đội truy kích, rất nhiều người có thể thay thế ta, nhưng không ai có thể thay thế được ngài."

"Đừng nói nhảm nữa. Ta lúc nào cũng có thể sống sót được. Với lại hiện tại chúng ta cũng không phải đi tìm cái chết mà là đi giải cứu người dân của vương quốc."

Đội phó nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng quyết định không nói gì.

"Lập tức chọn ra vài người bảo vệ dân làng lùi về E-Rantel đi."

Bầu trời về chiều nhuộm đỏ khắp thảo nguyên. Nhiều bóng người đột nhiên xuất hiện.

Một đội ngũ khoảng 45 người bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ xuất hiện không có chút dấu vết nào, cứ như là chui ra từ trong không khí vậy. Rõ ràng là do tác dụng của ma thuật.

Nhìn qua liền có thể nhận ra đýợc đám ngýời này không đơn thuần là lính đánh thuê, người lữ hành hay mạo hiểm giả. Bởi vì bọn họ mặc trang phục giống hệt nhau. Áo giáp đặc chế từ kim loại quý, giúp tăng cường phòng ngự cũng như tính cơ động. Trang phục bên ngoài được tăng cường bằng một lớp ma thuật có hiệu quả phòng ngự mạnh hơn bất kì loại giáp thông thường nào.

Trên lưng mỗi người là một chiếc túi da nhỏ, khác hẳn với loại ba lô mà những người lữ hành hay mang theo mỗi khi đi du lịch. Trên eo đều được trang bị một chiếc thắt lưng đặc biệt, có mang theo vài bình thuốc. Áo choàng sau lưng cũng toát ra dấu hiệu của vật phẩm ma thuật.

Bất kể là áo giáp hay trang bị khác thì chúng đều cần một lượng lớn tiền bạc và thời gian để có thể phân phối và trang bị cho từng người. Điều này chứng tỏ sau lưng những người này là một đế quốc khổng lồ.

Tuy vậy thì trang bị bên ngoài không có bất cứ dấu hiệu đại biểu thân phận. Nói cách khác thì nhưng người này đang che dấu thân phận - một đội quân xâm nhập trái phép.

Ánh mắt của đám người mới xuất hiện nhìn về phía ngôi làng bị tàn phá. Tuy rằng phía trước nồng nặc mùi cháy khét xen lẫn mùi máu tươi gay mũi, nhưng trên mặt những người này không biểu lộ chút tình cảm nào, giống như là họ đã quá quen thuộc với những chuyện này rồi. Lãnh huyết chính là từ thích hợp nhất để miêu tả về những con người này.

"...Chạy trốn sao."

Giọng nói bình thản vang lên, mang theo hơi chút thất vọng.

"...Không có cách nào khác. Tiếp tục tấn công các ngôi làng khác đi. Chúng ta cần đem con dã thú dụ vào bẫy, rồi mới có thể tiêu diệt nó được."

Người đàn ông ánh mắt nhìn theo phương hướng đoàn người Gazef rời đi.

"Nói cho ta biết ngôi làng nào là mục tiêu tiếp theo."

Phần 3:

Bên trong đấu trường, Momonga duỗi ngón tay, chuẩn bị thực hiện một ma thuật vào con bù nhìn.

Ngoại trừ các ma thuật sát thương cơ bản, Momonga tập trung nhiều vào ma thuật [Đột tử] và [Hiệu ứng gia tăng sát thương]. Vì vậy, đối với các loại phi sinh vật thì sát thương của Momonga tương đối thấp. Trên thực tế, anh thường xuyên sử dụng ma thuật sát thương cơ bản, bởi vì class Necromancer sẽ tự động gia tăng sát thương phép thuật cho mục tiêu do ảnh hưởng từ kĩ năng [Hiệu ứng gia tăng sát thương]. Kết quả là trong những cuộc chiến quy mô lớn, sát thương của anh còn mạnh hơn những class chiến đấu khác.

Momonga duỗi ra ngón tay, định phóng ma thuật vào người bù nhìn ở cuối góc sân đấu.

Momonga liếc mắt nhìn vè phía hai đứa nhóc đang lộ vẻ chờ mong bên cạnh. Trong lòng cảm thấy có chút áp lực, liệu mình có thể thỏa mãn chờ mong của bọn chúng hay không đây.

Momonga nhìn trộm về phía hai con quái vật khổng lồ. Chúng cao tới 3 mét, với khung xương cực kì rắn chắc. Những cơ bắp to khỏe, được bao phủ bởi lớp da dày và những chiếc vảy cứng rắn hơn thép.

Ngoài ra, chúng có đầu của một con rồng, chiếc đuôi dài thô to như một gốc cây cổ thụ. Trông bọn chúng giống rồng, nhưng sau lưng lại không có cánh. Hai cánh tay to hơn thân thể của một người đàn ông trưởng thành cầm vũ khí kì lạ vừa giống một thanh kiếm, vừa giống một tấm khiên. Hai con quái vật hệ rồng này là do Aura triệu hồi đến. Với tư cách một Beast Tamer cô nhóc hoàn toàn có thể khống chế chúng chuẩn bị cho các trò chơi tại đấu trường này. Tuy rằng level chỉ tầm 55, nhưng với sức chịu đựng mạnh mẽ, và lực tấn công cực mạnh đến từ cái vũ khí kì cục kia, bọn chúng hoàn toàn có thể xếp vào hàng ngũ của những con quái vật cao cấp.

Momonga khẽ thở dài, đôi mắt trống rỗng hướng về phía những con bù nhìn rơm.

Anh đang rất đau đầu khi hai đôi mắt tràn đầy chờ mong cứ nhìn chằm chằm vào người. Mục đích lần này của Momonga là kiểm tra xem có thể sử dụng ma thuật tại thế giới này hay không.

Việc cho phép Aura Bella Fiora tham gia cái ma thuật thực nghiệm này chủ yếu bởi vì cô nhóc là một trong các thủ vệ, và cũng để phô diễn sức mạnh của bản thân cho chúng thấy rằng việc phản bội mình là một hành động ngu xuẩn.

Chỉ là hai cái nhóc con này không có chút dấu hiệu phản bội nào. Chẳng qua nếu mình không còn ma thuật thì chẳng có gì đảm bảo rằng họ vẫn trung thành với mình như trước.

Thái độ của Aura đối với Momonga cảm giác như cô bé đã biết Momonga rất lâu rồi, nhưng với Momonga mà nói thì chẳng khác gì lần gặp gỡ đầu tiên cả.

Có thể thấy rằng các thiết lập của hai đứa trẻ này được lập trình một cách cẩn thận. Chúng chính là những đứa trẻ thông minh nhất của guild. Tuy nhiên, trên đời này không tồn tại bất cứ thứ gì hoàn hảo. Phản ứng, hành động, hình thức, tất cả đều được thiết lập rất tỉ mỉ, nhưng sẽ tồn tại sai sót ở đâu đó.

Hiện tại, họ là những sinh vật thông minh, có suy nghĩ và hành động riêng của bản thân, những sai sót này có thể sẽ ảnh hưởng đến hành vi của họ bằng một cách nào đó không thể biết trước được. Nếu những sai sót trong thiết kế ấy không làm thay đổi lòng trung thành của họ, thì chúng sẽ thay đổi những gì đây. Nói đến lòng trung thành, trong hệ thống không ghi lại những hành vi thể hiện lòng trung thành của những NPC đối với Momonga. Như vậy thì việc có chấp hành hay không chấp hành mệnh lệnh, thì ở mỗi người lại có cách hành động khác nhau. Nếu chỉ đơn giản là không chấp hành mệnh lệnh thì còn dễ xử lí, nếu họ phát hiện anh không có sức mạnh như mong muốn, liệu họ có rời bỏ anh hay không?

Tuy rằng quá nhiều nghi vấn là không tốt, nhưng hoàn toàn tin cậy cũng không phải là hành động khôn ngoan

Tóm lại trước mắt thì cẩn thận không phải là thừa

Đương nhiên, mục đích khác của việc này là nếu như không thể sử dụng ma thuật thì có thể thương lượng với Aura và Mare.

Đơn giản vì hai tên nhóc này đều cho rằng anh đang thử nghiệm sức mạnh của cây trượng. Trong trường hợp không thể dùng ma thuật, Momonga hoàn toàn có thể đổ tại do ma thuật không có hiệu quả

Kế hoạch thật hoàn hảo.

Momonga không khỏi tự khen bản thân mình một chút. "Từ khi nào mà đầu óc minh có thể linh hoạt như vậy?" Momonga tự hỏi. Một câu hỏi mà không ai có thẻ trả lời cho dù là bản thân anh.

Ném cái nghi vấn vừa hiện ra trong đầu lên chín tầng mây, Momonga bắt đầu suy nghĩ về hệ thống ma thuật trong Yggdrasil.

Trong trò chơi, hệ thống ma thuật chia làm 11 cấp, bao gồm từ cấp 1 đến cấp 10 cộng thêm một siêu cấp ma pháp tổng số lượng khoảng hơn 6000 loại. Những ma thuật này tạo ra vô số các hệ thống khác nhau, trong đó Momonga có thể sử dụng 718 loại ma thuật. Bình thường thì một người chơi level 100 chỉ có thể sử dụng tối đa 300 loại ma thuật. Điều này có thể chứng minh cho sức mạnh của Momonga không hề tầm thường chút nào.

Hầu hết tất cả những ma thuật có thể sử dụng đều được ghi tạc trong đầu Momonga, và anh đang tự hỏi nên sử dụng loại ma thuật nào là hợp lí nhất.

Đầu tiên, quy tắc không được tấn công bạn đồng hành đã bị giải trừ, do đó phạm vi của ma thuật phải đươc xác định rõ. Cho nên hiện tại ma thuật quan trọng không phải ở chọn mục tiêu mà là xác định phạm vi ảnh hưởng.

Tiếp theo là phải khóa mục tiêu vào những con bù nhìn, cho nên...

Ở Yggdrasil, chỉ cần ấn vào biểu tượng của ma thuật nào thì ma thuật đó sẽ được phát động. Nhưng hiện tại thì không có bất cứ biểu tượng ma thuật nào hiện ra.

Vậy nên phải lựa chọn phương pháp khác.

Tuy rằng còn chưa xác định được, nhưng hiện tai Momonga đã có chút hiểu biết phải làm như thế nào.

Anh cảm giác được năng lực đang tiềm ẩn bên trong cơ thể mình. Phải kết nối được với luồng năng lực ấy. Momonga tập trung, giống như lúc sử dụng chiếc nhẫn dịch chuyển. Lúc này, hàng loạt những biểu tượng ma thuật hiện lên, lơ lửng trong không khí...

Momonga khẽ nở nụ cười.

Phạm vi ảnh hưởng, thời gian niệm chú cũng, khoảng thòi gian giữa hai lần phát động ma thuật liên tiếp tất cả đều rõ ràng. Xác nhận được năng lực của mình, Momonga cảm giác nội tâm vô cùng hưng phấn, vô cùng thỏa mãn, bởi vì ma thuật chính là sức mạnh của mình, nắm giữ sức mạnh chính là nắm giữ vận mệnh của bản thân mình, loại cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua tại Yggdrasil.

Tâm tình Momonga vô cùng vui sướng. Mặc dù anh biết chúng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, nhưng những tâm tình này mang đến cho Momonga sự hưng phấn không hề nhỏ. Tập trung sức mạnh nơi đầu ngón tay, Momonga nhẹ nhàng nói

"Fire Ball"

Một quả cầu lửa nhằm hướng đám bù nhìn rõm bay tới. Quả cầu đánh vào con bù nhìn đầu tiên, nổ tung tạo ra một ngọn lửa cực lớn, bao trùm và thiêu rụi hoàn toàn con bù nhìn. Ngọn lửa còn lan sang những con khác và nhanh chóng hóa kiếp cho bọn chúng.

Tất cả chỉ phát sinh trong giây lát. Trừ bỏ thiêu rụi toàn bộ những con bù nhìn, không có thêm tình huống nào khác.

"Ha ha ha..."

Aura và Mare khó hiểu nhìn Momonga, rồi cùng nhau bật cười khúc khích.

"Aura, chuẩn bị thêm bù nhìn rơm đi."

"A, tuân lệnh! Mau mang thêm ra!"

Một con rồng khác được gọi ra, thay thế cho con bù nhìn vừa cháy lúc nãy

Momonga tiến đến bên cạnh con bù nhìn mới, đưa tay ra và niệm chú.

"Razing flames"

Một trụ lửa đột ngột hiện ra và bao phủ con bù nhìn. Momonga tiếp tục sử dụng ma thuật lên những con bù nhìn còn lại.

"Fire Ball"

Tất cả số bù nhìn vừa được thay mới tiếp tục hóa thành tro.

Thời gian giữa hai lần sử dụng phép giống như trong Yggdrasil. Không, theo một mặt nào đó mà nói thì nhanh hơn khá nhiều. Lí do là trong trò chơi, bạn phải lựa chọn ma thuật, chọn mục tiêu rồi mới có thể phát động được.

"Hoàn hảo."

Kết quả thí nghiệm tương đối hài lòng.

"Momonga-sama, có cần chuẩn bị thêm bù nhìn rơm không ạ?"

Aura vẫn cái vẻ mặt khó hiểu đó. Trong ấn tượng của cô nhóc, Momonga là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ, cho nên những điều vừa rồi không có gì đặc biệt cả.

Nhưng Momonga muốn cho cặp sinh đôi này một ấn tượng mơ hồ như thế, và mục đích này đã đạt được.

"...Không cần. Ta nghĩ muốn tiến hành một thực nghiệm khác."

Bỏ qua đề nghị của Aura, Momonga tiếp tục thí nghiệm tiếp theo.

"Tin nhắn"

Đối tượng của lần liên lạc này là GM. Trong Yggdrasill, khi sử dụng hệ thống [Tin nhắn], nếu đối phương đang ở trong trò chơi sẽ nghe thấy tiếng nhạc như chuông điện thoại, nếu không có thì liên lạc lập tức sẽ bị ngắt.

Ngay lúc này, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong đầu Momonga. Nó giống như có một sợi tơ gì đó từ trong não bộ liên tục truyền ra các tín hiệu, nhằm tìm kiếm đối tượng liên lạc. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Momonga được trải nghiệm cảm giác kì lạ đến như vậy.

Loại cảm giác này kéo dài một thời gian ngắn rồi dừng lại, cuối cùng vẫn không có liên lạc.

Momonga lặp lại quá trình vừa rồi, nhưng thay đổi đối tượng tìm kiếm, không phải là GM nữa, mà là những người bạn cũ, thành viên Ainz Ooal Gown guild.

Mang theo một chút chờ mong, Momonga phát động ma thuật. Không có bất cứ trả lời nào. Điều này cũng trong dự liệu. Momonga nhẹ nhàng lắc đầu, một chút thất vọng xẹt qua, nhưng nó nhanh chóng biến mất.

Cuối cùng, anh đành dùng nó liên lạc với Sebastian

Ma thuật [Tin nhắn] có thể sử dụng. Hơn nữa rất có thẻ chỉ giới hạn đối với sinh vật trong thế giới này thôi.

"Momonga-sama"

Một giọng nói mang theo sự kính trọng truyền vào trong đầu Momonga. Anh thầm nghĩ rằng ở đâu đó, Sebastian đang cung kính cúi đầu, giống như nhân viên công ty ở thế giới thực vậy.

Đang lúc suy nghĩ lung tung, Momonga có chút im lặng không đáp lại lời nói của Sebastian, ngài quản gia cảm thấy có chút kì lạ, liền mở miệng lần nữa

"Xin hỏi làm sao vậy?"

"A, thật có lỗi, ta có chút thất thần. Đúng rồi, tình huống xung quanh như thế nào?"

"Thần xin báo cáo, xung quanh chúng ta là một đồng cỏ rộng lớn, và không có sự xuất hiện của bất kì sinh vật thông minh nào."

"Đồng cỏ...không phải đầm lầy sao."

Nguyên bản thì Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick được xây dựng trong một đầm lầy, xung quanh là những quái vật loại ếch gọi là Vick. Một màn sương độc bao phủ toàn bộ đầm lầy tạo nên một lá chắn tự nhiên cho Lăng mộ.

"Đúng vậy, thần xin xác nhận xung quanh chúng ta là một đồng cỏ."

Momonga nhẹ nhàng cười.

Tình hình có chút phức tạp rồi.

"Nói cách khác thì toàn bộ Nazarik đã bị di chuyển đến một nơi không xác định? Sebastian, trên không trung có cái gì tồn tại hay không, hoặc là bất kì tin tức gì?"

"Không có bất kì thứ gì hay tin tức nào. Cùng với tầng thứ 6 giống nhau, một bầu trời đêm vô tận."

"Ngươi nói là bầu trời đêm? Xung quanh không có bất cứ thứ gì kì quái, không có một con quái vật nào?"

"Không có...không có bất cứ phát hiện nào. Ngoại trừ Nazarik thì nơi này không tồn tại bất cứ kiến trúc nào khác."

Kiến trúc cũng không có.

"Như vậy sao..."

Nên nói gì bây giờ? Lí trí vẫn không tin được nhưng trong tim anh đã ngầm thừa nhận chuyện này là sự thật.

Sebastian vẫn trầm mặc, như đang đợi một chỉ thị gì đó. Momonga nhìn về phía cổ tay trái. Khoảng 20 phút nữa mọi người sẽ tập trung tại đây. Trước mắt thì chỉ có thể đưa ra cái chỉ thị kia mà thôi.

"Hai mươi phút sau trở về. Đến thẳng đấu trường tầng 6 tập hợp với những thủ vệ khác. Lúc đó hãy nói rõ tình huống xung quanh cho mọi người biết."

"Tuân mệnh."

"Như vậy, trước khi trở về hãy tận lực thu thập thêm thông tin đi."

Nghe được Sebastian đáp ứng mệnh lệnh, Momonga lập tức giải trừ liên lạc.

Đang lúc Momonga không biết làm gì tiếp theo, anh nhớ đến hai nhóc con đang ngước đôi mắt chờ mong nhìn mình.

Như đã nói từ đầu, phải để cho họ kiến thức sức mạnh của cây trượng. Momonga cầm cây pháp trượng trên tay, do dự không biết nên dùng ma thuật nào.

Ẩn giấu bên trong cây trượng là vô số lực lượng, có quái vật, có tinh linh, có cả những linh hồn... và nếu muốn, Momonga hoàn toàn có thể nhanh chóng triệu hồi chúng ra để sử dụng.

À, cái này có vẻ hoành tráng đây [Triệu hồi căn nguyên Hỏa nguyên tố]

Nghĩ thầm như vậy, Momonga lựa chọn viên hỏa ngọc được khảm bên trên cây trượng, tập trung tinh thần và niệm chú.

"[Summon Primal Fire Elemental]"

Câu thần chú của Momonga vừa dứt, miệng rắn ngậm viên hỏa ngọc bắt đầu phát sáng. Momonga giơ cao cây pháp trượng, một quang cầu thật lớn được sinh ra. Quang cầu xoay tròn, lấy nó làm trung tâm, một lốc xoáy lửa dần hình thành. Lốc lửa xoay càng ngày càng nhanh, cuối cùng vọt lên cao tạo thành một con Hỏa long cực lớn. Những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra chung quanh, làm cho toàn bộ đấu trường như một lò luyện ngục.

Khóe mắt Momonga nhìn sang bên cạnh. Hai con quái long đang đứng chắn cho cặp song sinh. Sóng nhiệt thổi qua người Momonga, làm áo choàng của anh bay phần phật. Ngoại trừ vậy thì những cơn gió này chẳng có ảnh hưởng gì nhiều đến Momonga, bởi vì thân là một Undead, việc sở hữu năng lực kháng hỏa là rất bình thường. Cho dù nhiệt độ có tăng cao hơn nữa thì cũng chẳng thể nào làm bị thương đến Momonga.

Rồng lửa xoay cực nhanh, hút sạch không khí trong đấu trường, bay vút lên cao tạo nên những tia sáng chói mắt, dần dần ngưng tụ lại thành hình dáng của một con người.

Căn nguyên hỏa nguyên tố- nguyên tố tinh linh cao cấp nhất, với mức level cao tới 85, nó hoàn toàn được xếp vào top những con quái vật mạnh mẽ nhất. Giống như lúc triệu hồi Sói ánh trăng, Momonga cũng cảm nhận được liên kết giữa anh và tinh linh này.

"Wow...!!!"

Ánh mắt Aura tỏa sáng, miệng phát ra âm thanh cảm thán nghe cực kì dễ thương.

Cô nhóc biết rằng ma thuật triệu hồi của bản thân không thể nào triệu hồi được quái vật cao cấp như vậy, vậy nên vẻ mặt Aura cực kì vui vẻ, giống như một đứa trẻ nhận được món quà giáng sinh mà nó yêu thích vậy.

"Có muốn đánh với nó một chút không?"

"A?"

"A, a?"

Hơi chút sửng sốt, Aura nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười này không giống như nụ cười của một đứa trẻ mà nó mang theo vẻ dữ tợn của một con quái vật. Nhưng ở bên cạnh, nụ cười của Mare trông giống trẻ con hơn.

"Thần có thể thật sao?"

"Đừng lo, dù ngươi có tiêu diệt nó cũng không sao cả."

Momonga nhún vai, vẻ không thèm quan tâm. Sức mạnh của cây trượng cho phép mỗi ngày triệu hồi hỏa nguyên tố tinh linh một lần. Nói cách khác thì qua ngày mai có thể gọi về một con khác. Bởi vậy cho dù tiêu diệt nguyên tố tinh linh này thì cũng không có tổn thất gì quá lớn.

"A, thần đột nhiên nhớ ra có chút chuyện chưa xử lí, cho nên..."

"Mare."

Một bàn tay giữ chặt cổ áo của Mare, đập tan cái âm mưu đào tẩu của thằng bé. Có thể nói là bà chị của hắn hoàn toàn không cho hắn thoát khỏi trận đấu này. Đối với Momonga mà nói, hai đứa nhóc con này chỉ có bề ngoài là giống nhau, còn tính cách bên trong thì đối nghịch nhau hoàn toàn, khuôn mặt Aura thì tươi cười, còn khuôn mặt của Mare thi đông cứng lại, tựa như sắp ngất xỉu đến nơi.

Mare bị Aura cứng rắn lôi đến trước hỏa nguyên tố. Ánh mắt không ngừng nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm chút thương hại từ phía Momonga.

Nhưng mà trong cái trường hợp này thì Momonga đang ôm tâm trạng xem kịch, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cún con của Mare.

"Được rồi, hai người các ngươi vui đùa với nó một chút đi, mà nếu không may bị thương thì đừng tính lên đầu ta đấy nhé."

"Kay--."

Aura mười phần hưng phấn đáp lại, xen lẫn trong đó vài tiếng kêu uể oải của Mare. Momonga cảm thấy Mare sẽ không có chút oán trách nào cả, đồng thời, anh muốn thử nghiệm mức độ liên kết của mình với quái vật mà mình triệu hồi, do đó anh mới hạ lệnh cho cặp song sinh tấn công hỏa nguyên tố tinh linh này.

Đối mặt với ngọn lửa cuồng bạo phát ra từ tinh linh, Aura và Mare áp dụng chiến thuật khi 1 vs 2. Aura dùng cây roi của mình chống lại những ngọn lửa, trong khi Mare đứng ở phía sau dùng ma thuật để thương tổn đối thủ.

"Xem ra chúng có vẻ rất thành thạo!!"

Momonga rời tầm mắt khỏi trận chiến, không có ý nghĩa, level kém nhau quá xa. Anh bắt đầu suy nghĩ đến việc thu thập thêm thông tin về thế giới này.

Ma thuật và vật phẩm kích hoạt đã được xác nhận. Như vậy tiếp theo là phải điều tra về những trang bị khác. Đặc biệt là...quyển trục, pháp trượng, đũa phép... tất cả đều là vật phẩm ma thuật.

Scroll là loại vật phẩm tiêu hao, pháp trượng và đũa phép là hai loại vật phẩm phải tính toán chính xác sức chịu đựng của chúng trước khi đem ra sử dụng

(Chú thích: độ bền của vật phẩm).

Momonga sở hữu số lượng vật phẩm ma thuật cực kì lớn. Trên cơ bản thì anh cảm thấy tiếc khi sử dụng chúng, cho nên không phải tình huống bắt buộc thì anh không bao giờ sử dụng các loại vật phẩm tiêu hao này. Thậm chí khi đối mặt với những con boss mạnh nhất thì Momonga cũng không tình nguyện sử dụng vật phẩm hồi phục cao cấp. Cái này không phải là tính cách cẩn thận mà anh chính là một tên thần giữ của, keo kiệt cũng không thể mô tả hết tính cách đó được. Bởi vậy mà vật phẩm không ngừng tích lũy, số lượng hiện tại có thể nói là một con số đáng sợ.

Trong Yggdarsil, Momonga giữ tất cả vật phẩm của mình trong rương đồ. Nhưng hiện tại thì cái rương đó chạy đi nơi nào đây?

Momonga nhớ lại động tác mở rương đồ, đưa tay lên không trung và bắt đầu tìm kiếm. Bàn tay xương xẩu lướt ngang qua không gian và biến mất.

Bỗng nhiên, bàn tay Momonga quét ngang một cái. Lúc này không gian trước mặt Momonga vốn trống rỗng hiện ra một ô cửa nhỏ, bên trong có một vài cây pháp trượng được tạo hình khá đẹp. Cái ô cửa này giống hệt như hòm đồ trong Yggdrasil.

Bàn tay Momonga di chuyển dọc theo cạnh của ô cửa, hình ảnh lần lượt thay đổi, Sroll, đũa phép, vũ khí, áo giáp, các loại trang sức, ngọc, đá quý, thuốc hồi máu...Như đã nói, số lượng vật phẩm cực kì kinh người.

Momonga cười khẽ, trong lòng cảm thấy an tâm không ít.

Hiện tại, nếu tất cả mọi người tại Nazarik phản bội mình, thì mình cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Nhìn cuộc chiến của cặp sinh đôi và hỏa tinh linh, Momonga không khỏi tự hỏi.

Bọn họ vẫn là NPC sao?

Không, họ bây giờ đã có suy nghĩ và ý thức không kém gì nhân loại. Nếu là một chương trình thì không thể nào biểu ra tình cảm tinh tế đến như vậy. Hẳn là do một nguyên nhân nào đó mà những NPC này mới có thể trở thành nhân loại.

Rốt cuộc thì thế giới này đã xảy ra chuyện gì?

Không thể nào biết được. Nếu nơi này có thể sử dụng ma thuật của Yggdrasil, như vậy có thể coi nơi này vẫn là thế giới game Yggdrasill, nhưng theo những gì vừa trải qua thì lại không giống như thế giới game. Đến tột cùng thì nơi này là thế giới game hay một thế giới khác? Hẳn là một trong số đó đi. Mặc dù vẫn có chút lạ lùng.

Nếu những năng lực của Yggdrasil vẫn còn tồn tại, có thể kết luận rằng tất cả mọi thứ trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick này, quái vật cho đến NPC, tất cả đều căn cứ trên dữ liệu của Yggdrasil, như vậy thì không có ai là kẻ thù của anh.

Vấn đề là họ không còn là những dữ liệu điện tử nữa.

Chính vì vậy mà không thể dùng thái độ trước kia mà đối mặt với họ nữa. Chỉ có thể tạm thời bày ra tư thái của một kẻ thống trị, thể hiện uy quyền tuyệt đối của bản thân mới có thể an toàn trong thế giới này.

Sau này nên áp dụng hành động thế nào?

Trước mắt nên cố gắng thu thập thêm thông tin, tuy rằng không biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại, Momonga giống như một người lần đầu tiên rời khỏi căn hộ của mình đi du lịch thế giới bên ngoài. Phải thận trọng, cẩn thận thu thập càng nhiều thông tin, mới tăng thêm khả năng sống sót của bản thân tại nơi này.

Nếu đây là một thế giới khác, có nên cố gắng tìm cách trở về thế giới của mình không?

Nếu có bạn bè ở bên kia thì nên làm vậy. Nếu cha mẹ còn sống thì càng phải trở về. Nếu có bạn gái thì....

Nhưng là bên người không có những người đó.

Một cuộc sống nhàm chán, đến công ty đi làm, rồi lại trở về nhà. Nếu như ngày trước còn có thể vào Yggdrasil, cùng bạn bè vui vẻ quên trời đất nhưng bây giờ, nếu trở về còn có những thứ như vậy sao?

Nói thì nói vậy chứ vẫn nên cố gắng nghĩ biện pháp trở về, rồi quyết định sau. Có nhiều lựa chọn vẫn tốt hơn, bởi vì thế giới bên kia chưa hẳn đã tốt đẹp.

"Nên làm thế nào đây...?"

Momonga thở dài, trong giọng nói mang theo một chút cô đơn.

Phần 4:

Hỏa nguyên tố tinh linh khổng lồ dần dần tiêu tán trong không khí, hơi nóng theo đó cũng chậm rãi biến mất. Momonga cũng cảm giác được mối liên kết giữa anh và hỏa tinh linh đã biến mất.

Tuy rằng hỏa nguyên tố tinh linh có sức phá hoại cực kì mạnh và độ phòng thủ trâu, nhưng khi phải đối mặt với kẻ thù thì ngọn lửa của chúng có thể bị vô hiệu hóa, đối với một vài người có sự nhanh nhẹn như Aura thì nó chẳng khác nào một cái bao cát di động, chỉ có nước ăn đòn.

Nói đúng ra thì với class cận chiến như Aura thi khi phải đối mặt với hỏa tinh linh kia sẽ phải chịu một chút thương tổn nhất định, nhưng cô bé Aura này còn có Mare, một Druid hỗ trợ phía sau thì cái thương tổn này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Trong trận đấu vừa rồi, Mare đã sử dụng năng lực cường hóa hoặc suy yếu của Druid để giúp đỡ bà chị của mình.

Hai người- một người tấn công và một người hỗ trợ phối hợp với nhau một cách cực kì hoàn hảo. Đồng thời Momonga cũng cảm nhận được trận chiến này không hề giống với bất kì trận chiến nào trong game cả, đây là một cuộc chiến thực sự.

"Xuất sắc...Hai người các ngươi....đều rất xuất sắc."

Nghe được lời khen ngợi của Momonga, hai đứa nhóc này đều lộ ra vẻ khoái trá, mỉm cười.

"Cảm ơn lời khen ngợi của ngài Momonga-sama. Thật lâu rồi mới được vận động sảng khoái như vậy."

Hai người lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, nhưng mà vừa lau xong thì mồ hôi lại theo làn da ngăn đen của hai đứa mà thi nhau rơi xuống.

Momonga im lặng, bàn tay phải mở ra hòm đồ, lấy ra --- 'Bình nước vô hạn'.

Thế giới Yggdrasil tuy rằng hạn chế cảm giác của người chơi, nhưng để tăng tính chân thực cho game thì nhà phát hành vẫn cài đặt chế độ [Đói] và [Khát]. Mặc dù vậy, hai cái chế độ này chả có tí liên quan nào đến một undead như Momonga. Bản thân Momonga cũng chưa từng dùng qua loại vật phẩm này cả. Nhiều lắm cũng chỉ dùng để bổ sung nước cho thú cưỡi của bản thân thôi.

Nhưng dòng nước từ không khí rót vào bình thủy tinh. Dòng nước mát lạnh va chạm với thành bình tạo nên những bọt nước lấp lánh.

Sau đó, Momonga lấy ra hai cái chén thủy tinh nhỏ, rót đầy nước vào đó rồi đưa đến cho cặp song sinh.

"Aura, Mare, uống nước đi."

"A, cái này...Momonga-sama."

"À, ma thuật của ta cũng có khả năng tạo ra nước."

Nhìn Aura liên tục xua tay, còn Mare liên tục lắc đầu, Momonga không khỏi cười khổ:

Cái này không cần để ý. Các ngươi biểu hiện rất tốt, xứng đáng được thưởng."

"WOWW!!"

"Ô a..."

Aura cảm thấy thẹn thùng, mặt cô nhóc đỏ tới tận mang tai, có chút rón rén thò tay tiếp nhận cái chén.

"Cảm ơn ngài Momonga-sama."

"Thật ngại. Phải để Ngài đích thân rót nước cho ta a."

Có cần phải hạnh phúc như vậy không?

Aura không cự tuyệt nữa, đưa tay nâng chén uống một hơi. Yết hầu cô bé chuyển động nhè nhẹ. Vài giọt nước chảy quả khóe miệng lăn xuống và biến mất ở trước ngực. Còn Mare thì chậm rãi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Chỉ một động tác uống nước thôi cũng thể hiện sự đối lập trong tính cách của cặp song sinh này.

Momonga nhìn động tác uống nước của hai người, bàn tay không tự chủ sờ sờ cổ họng toàn xương xẩu của mình, cảm giác như nó được bao phủ bởi một lớp da mỏng.

Đến bây giờ, cơ thể Momonga không cảm thấy khát nước cũng không có cảm giác mệt mỏi. Tuy đã biết rằng mình hiện tại là một undead, không thể nào tồn tại loại cảm giác này, nhưng khi phát hiện ra mình đã không còn là một nhân loại thì cảm giác có chút giống như đang mơ

Momonga tiếp tục chạm vào cơ thể của mình. Không có da, thịt, mạch máu, dây thần kinh, hay nội tạng, cả thân thể bây giờ chỉ toàn xýõng. Anh dýờng nhý muốn xác nhận lại cảm giác thật sự của mình nên không ngừng chạm vào cơ thể của mình

Xúc giác so với khi còn là nhân loại thì có chút chậm, có cảm giác như chạm vào một tấm vải mỏng phủ bên ngoài. Ngược lại, thị lực hay thính lực trở nên nhạy bén hơn không ít.

Cơ thể chỉ còn là một bộ xương, nghe có vẻ khá mỏng manh dễ vỡ, nhưng anh có thể cảm nhận được mỗi khớp xương so với thép còn cứng rắn hơn.

Hơn nữa tuy rằng cơ thể bây giờ cùng quá khứ khác hoàn toàn nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt, cảm giác đây mới chính là cơ thể thật của chính mình. Có thể đấy là lí do mà Momonga không có chút sợ hãi khi biết cơ thể mình đã biến thành một bộ xương trắng.

"Thêm chút nữa nhé?"

Momonga giơ bình nước lên, hỏi hai người.

"A, cảm ơn ngài. Thần thấy đủ rồi ạ."

"Vậy sao? Còn ngươi, Mare? Uống thêm chút nữa nhé?"

"Ô, a, thần ...thần cũng uống đủ rồi. Đã hết khát rồi ạ."

Gật đầu đáp lại, Momonga thu hồi bình nước vào trong rương đồ.

Aura đột nhiên nói nhỏ.

"Thần vốn nghĩ ngài Momonga rất đáng sợ"

"Hử? Vậy sao? Nếu vậy thì bây giờ tốt hơn..."

"Tốt hơn rất nhiều! Tuyệt đối tốt hơn so với trước kia!"

"Vậy thì cứ như vậy đi"

Nghe đươc câu trả lời có chút kích động của Aura, Momonga có chút giật mình đáp lại.

"A, Momonga-sama, ngài sẽ không phải chỉ tốt với riêng chúng ta thôi phải không?

Đối mặt với câu lầm bầm của Aura, Momonga không biết phải nói như thế nào, chỉ biết đưa tay xoa nhẹ lên đầu Aura

"Ha ha ha"

Aura biểu hiện giống như một chú cún con được âu yếm, vẻ mặt khá là thỏa mãn, còn Mare ở bên cạnh lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này, có một âm thanh truyền đến.

"A, ta là người đầu tiên đến sao?"

Âm điệu có vẻ trưởng thành nhưng giọng nói lại của một đứa trẻ mới lớn. Theo âm thanh vang lên, một cái bóng màu đen xuất hiện trên mặt đất. Cái bóng tụ lại, biến thành một cánh cửa không gian, và một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra.

Một bộ dạ phục màu đen, thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại. Chiếc váy dài, phồng to ở phía dưới nhìn qua có vẻ rất hoành tráng. Nửa thân trên được bao phủ bởi một chiếc áo khoác đẹp có đính một dải ruy băng bằng ren. Cô đeo một đôi găng tay dài màu trắng, do đó hầu như không lộ một chút da thịt nào ra bên ngoài.

Một cô gái với dung mạo cực kì xinh đẹp và làn da mềm mại như sáp ong. Mái tóc dài màu bạc được buộc lại gọn gàng, để lộ ra đôi mắt màu đỏ khá yêu dị.

Tuổi của cô khoảng chừng mười bốn tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn, bề ngoài trẻ con là một sự kết hợp đơn giản giữa tinh tế và đáng yêu, có thể nói là một vẻ đẹp thực sự. Tuy thế, bộ ngực của cô nàng lại không phù hợp với độ tuổi chút nào, có vẻ phát triển khá là mạnh mẽ

"Dịch chuyển tức thời đã bị nghiêm cấm trong Nazarik, ngươi còn cố tình sử dụng cổng dịch chuyển là sao? Ngươi hoàn toàn có thể dùng đôi chân của mình đi đến đấu trường, Shalltear."

Một âm thanh không chút kiên nhẫn truyền đến bên tai Momonga. Giọng nói này lạnh như băng, hoàn toàn không tìm ra chút cún con làm nũng lúc nãy, tràn đầy một sự thù địch.

Mare ở bên cạnh run lên, cậu nhóc chậm rãi rời xa khỏi bà chị, có vẻ đó là một quyết định khá đúng đắn. Đối với sự quay ngoắt 180 độ như vậy của Aura, Momonga có chút giật mình hoảng sợ.

Người bước ra từ cánh cửa không gian màu đen kia là Shalltear. Cô nàng không thèm nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của Aura mà tiến thẳng đến trước mặt Momonga.

Cơ thể cô nàng phát ra một mùi nước hoa đầy dụ dỗ.

"...Hôi quá."

Aura ở bên cạnh chế nhạo một câu.

"Sẽ không phải là mùi cơ thể thối rữa của một undead đấy chứ."

Mora bất giác theo phản xạ đưa tay lên mũi hít một cái. Shalltear nhíu mày vẻ không vui.

"...Nói kiểu đấy hả. Ngươi phải nhớ rằng Momonga-sama cũng là một undead đấy nhé."

"Gì? Ngươi mới là người nói lung tung, Shalltear. Momonga-sama sao có thể so sánh với lũ undead tầm thường kia được. Ngài ấy bây giờ đã vượt qua phạm trù bất tử rồi, có lẽ là cấp độ thần không chừng."

Nghe được Shalltear và Aura "A", "Ừ" chấp nhận thanh âm có chút không rõ ràng, bất quá trong Yggdrasill thì Momonga cũng chỉ là một undead bình thường, nên nghe cái điều này thì trong lòng có chút tự ti.

Tóm lại là không có cái gì gọi là siêu cấp undead hay undead cấp thần tồn tại nhé.

"Không, chị à, lời nói lúc nãy vẫn có chút không ổn a."

"Là, là sao? A, được rồi, vậy thì nói lại. Khụ khụ...Sẽ không phải bởi vì mùi thịt rữa chứ hả?"

"Như vậy...coi như là có thể."

Chấp nhận câu nói thứ hai của Aura, Shalltear đưa bàn tay mảnh khảnh về phía đầu của Momonga, làm ra tư thế ôm.

"A, chúa tể của em, người duy nhất mà em yêu, và là người em không kiểm soát được."

Đôi môi đỏ tươi mở ra, để lộ đầu lưỡi ướt át. Đầu lưỡi giống như một sinh vật uốn éo, đem đôi môi ngon lành kia liếm một vòng. Trong miệng truyền đến mùi thơm khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải hưng phấn.

Mặc dù cô nàng có một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ nhưng tuổi lại có vẻ như không đủ, hai sự tương phản đối lập này kết hợp làm cho người ta có chút ăn không tiêu. Hơn nữa cô nàng không đủ cao nên nếu cô ấy muốn với tới và ôm cổ anh, thì nó trông như anh đang đeo cô ấy trước cổ vậy.

Với một kẻ không có kĩ năng nói chuyện với con gái như Momonga mà nói, hành động như vậy vô cùng khiêu khích. Tuy rằng muốn lui bước về sau, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đứng nguyên tại chỗ.

Tính cách của cô nàng là vậy sao? Trong lòng Momonga suy nghĩ. Thế nhưng nghĩ tới người thiết kế cô nàng - Pelucino, thì cái tính cách này cũng không có gì lạ. Bởi vì Pelucio rất yêu thích H-game. Hắn còn tự hào rằng H-game là cuộc sống của hắn.

Shalltear Bloodfallen nhân vật được tạo ra bởi một kẻ không-hề-tốt-đẹp-gì này.

"...này này, kiềm chế một chút nha..."

Shalltear lần đầu tiên có phản ứng với tiếng hô hào, cô nàng dùng vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Aura.

"A, bí đao lùn cũng ở đây sao? Xin lỗi nhé tôi không thấy cô ở đó, còn tưởng rằng cô không có mặt."

Momonga cũng không có ý định can thiệp vào cuộc nói chuyện của hai cô nàng. Aura vẻ mặt run rẩy không ngừng, nhưng Shalltear bỏ qua sự tồn tại của cô nhóc, hướng tới Mare, nói:

"Cậu cũng sống không dễ dàng nhỉ, khi mà có một bà chị đầu óc không bình thường như vậy. Tốt nhất là cậu nên nhanh chóng rời xa cô ta đi, nếu không thì sớm muộn ngươi cũng trở nên không bình thường đấy."

Mare mặt tái xanh, bởi vì cậu biết rằng Shalltear lợi dụng cậu để tấn công bà chị của mình.

Nhưng Aura chỉ cười cười

"Ầm ĩ quá đấy đồ ngực giả!!"

Một quả bom hạng nặng được quăng ra.

"Cô...cô đang lảm nhảm cái gì thế."

A, tính cách hoàn toàn trái ngược - Momonga nhịn không được lầm bầm.

Shalltear hoàn toàn bộc lộ ra tính cách của mình, không có dịu dàng như trước.

"Nhìn cái là biết, nó to bất thường thế kia cơ mà. Độn bao nhiêu miếng vào vậy?"

"Waah ahhhhh"

Shalltear không ngừng kích động mà xua tay, giống như là muốn áp đảo đối phương, vẻ mặt giờ mới cùng độ tuổi tương xứng. Đứng ở bên cạnh, Aura lộ ra nụ cười tinh quái.

"Nhiều miếng độn như vậy....nếu di chuyển thì nó sẽ rơi ra mất nhỉ?"

"Gluck!!"

Bị Aura chọc một chút, Shalltear phát ra một âm thanh kì quái.

"Nói trúng rồi! Ha ha ha...! Không thể đi bộ a! Cho nên mặc dù bị cấm nhưng vẫn cố tình dùng cổng dịch chuyển hả "

"Im miệng! Đồ bí đao lùn! Ngươi hoàn toàn là sân bay, còn ta ít nhất...không ta hoàn toàn phát triển rồi đấy."

Shalltear liều mình phản kích, nhưng nụ cười của Aura lại càng đậm hơn. Shalltear cảm giác sống lưng lành lạnh, lui nhẹ về phía sau một bước. Phản xạ bảo vệ bộ ngực của Shalltear làm cho người ta có cảm giác đáng thương.

" ...tôi chỉ mới 76 tuổi,vẫn còn nhiều thời gian, không giống cô, undead không có tương lại. Thật đáng thương, không có tuổi dậy thì."

Shalltear như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đáng thương, lại lùi về sau một bước nữa. Biểu hiện không còn lời nào để nói hiện lên trên mặt. Nhìn vẻ mặt đối phương, Aura lộ ra nụ cười đáng sợ.

"Thực ra thì hiện tại tôi khá hài lòng với bộ ngực của mình nha."

Momonga tin tưởng những lời vừa rồi hoàn toàn phá nát sự b́nh tĩnh cuối cùng của Shalltear.

"Nhóc con, giờ hối hận thì đã muộn rồi."

Shalltear tháo đôi bao tay, một làn sương màu đen nhẹ nhàng toát ra từ bàn tay nhỏ. Aura không hề bối rối, cầm cây roi của mình sẵn sàng nghênh chiến. Mare nấp sau lưng Momonga, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Quang cảnh trước mắt đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trýớc ðây, Momonga có chút chần chờ không biết có nên can thiệp vào chuyện này không.

Ngýời thiết kế Shalltear- Pelucino và ngýời thiết kế Aura- Simmering Teaport vốn là hai chị em, có ðôi khi rất hòa thuận cũng có khi cãi nhau ầm ĩ, giống như hiện tại vậy.

Momonga có chút hồi tưởng đến hình ảnh hai người bạn cũ của mình.

"Ầm ĩ quá đấy."

Đang lúc Momonga chìm trong dòng hồi tưởng, một thanh âm kì quái vang lên, cái âm thanh này không thuộc về nhân loại. Hai con bé đang sát khí xung thiên nghe thấy âm thanh này, liền lập tức im ắng lại, dáo dác nhìn khắp nơi tìm nơi phát ra cái âm thanh kia.

Ở nơi phát ra âm thanh ấy, không biết từ lúc nào tồn tại một vật có hình thù kỳ quái đang phát ra hàn khí dày đặc.

Cao tới 2.5 mét, thân hình khổng lồ đứng vững vàng trên hai chân, thoạt nhìn giống như một con côn trùng cực lớn. Nếu trên thế giới có con quỷ nào đủ quyền năng đem bọ ngựa và kiến dung hợp lại, sau đó tăng kích thước của nó lên, hẳn là cái hình dạng này. Một cái đuôi dài gấp đôi chiều cao, cơ thể được bao phủ bởi những mũi băng cực kì lợi hại và quai hàm mạnh mẽ có thể dễ dàng cắn đứt tay một người bình thường.

Hai tay cầm một chiếc kích bạc, và hai tay còn lại cầm một vũ khí màu đen, hơi cong ở phía trên đầu, nhìn giống như một thanh đại đao.

Khí lạnh kinh người tỏa ra xung quanh, bộ giáp bên ngoài được bao phủ bởi một màu lam nhạt. Bả vai và lưng gù lên trông giống như một núi băng nhỏ.

Hắn ta là thủ vệ tầng năm tại Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick - Ruler of Glaciers Cocytus.

Chiến kích trong tay gõ nhẹ xuống một cái, mặt đất xung quanh chậm rãi đông lại.

"Các. Ngươi. Đã. Đi. Quá. Xa."

"Tại con nhỏ này cố tình gây sự."

"Chính ngươi mới là kẻ gây sự trước."

"Awawawa..."

Shalltear và Aura lại dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, Mare càng núp kĩ hơn ra phía sau lưng Momonga. Momonga cuối cùng không còn đủ kiên nhẫn, cảnh cáo hai người.

"Shalltear, Aura, đến đây thôi."

Hai người giật mình, cùng lúc cúi đầu xuống, hướng về phía phía Momonga:

"Thật có lỗi thưa ngài!!"

Momonga gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi, xoay người sang Cocytus mở miệng.

"Ngươi đã tới, Cocytus."

"Nhận. Được. Lệnh. Của. Ngài. Đương. Nhiên. Thần. Phải. Lập. Tức. Tiến. Đến."

Làn sương màu trắng theo miệng của Cocytus bay ra ngoài, tiếp theo là âm thanh của hơi nước ngưng tụ trong không khí. Hơi lạnh kia, đủ khả năng chống lại ngọn lửa đến từ hỏa nguyên tố tinh linh khi nãy. Bất cứ sinh vật nào xung quanh hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng của hơi lạnh này, thậm chí thân thể sẽ bị tổn thương do giá rét gây ra. Tuy vậy Momonga lại không có bất cứ cảm giác nào. Nói chính xác thì bất cứ ai ở đây đều có kháng tính với băng, lửa, độc, hoặc ít nhất cũng có biện pháp tự bảo vệ minh.

"Gần đây không có bất cứ kẻ xâm nhập nào, có vẻ rất thoải mái phải không?"

"Chính. Xác. Là. Như. Vậy."

Quai hàm của hắn phát ra tiếng "Kakaka" âm thanh giống như một con ong vàng đang đe dọa người khác, nhưng Momonga nghĩ là hắn đang cười đi.

"Nói. Như. Thế. Không. Có. Nghĩa. Là. Thần. Không. Có. Việc. Phải. Làm, Vì. Thế. Nên. Cũng. Không. Hẳn. Là. Thư. Giãn."

"Có việc phải làm sao? Ngươi có thể cho ta biết là cái gì không?"

"Vâng, Đó. Là. Rèn. Luyện. Điều. Đó. Luôn. Có. Ích. Trong. Mọi. Hoàn. Cảnh.'

Nhìn từ bên ngoài thì không thể nào biết được Cocytus này là một Warrior, nhưng từ thiết kế cho đến tính cách đều phù hợp với class này. Trong Nazarik, nếu căn cứ vào năng lực am hiểu vũ khí mà xếp hạng thì hắn ta hoàn toàn có thể xếp số một.

"Tất cả cũng vì ta phải không, vất vả cho ngươi rồi."

"Được. Phục. Vụ. Cho. Chúa. Tể. Vĩ. Đại. Là. Vinh. Hạnh. Cao. Quý. Nhất. Của. Thần. A, Demiurge. Và. Albedo. Cũng. Tới. Rồi."

Theo tầm mắt Cocytus nhìn lại, ở lối vào đấu trường, có thể nhìn thấy hai bóng người đang tiến tới. Đi phía trước là Albedo, phía sau là một người đàn ông giống như tiếp viên vậy. Tiến về phía Momonga một khoảng cách nhất định, Albedo khẽ cười, hướng tới Momonga cúi đầu thật sâu. Người đàn ông cũng tao nhã hành lễ.

"Đã để mọi người đợi lâu, thật xin lỗi."

Người đàn ông dáng người ước chừng 180cm, làn da ngăm đen, khuôn mặt mang theo phong cách phương đông rõ nét và mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng.

Đôi mắt phía dưới chiếc kính nheo lại quá mức tạo cho người ta ảo giác rằng chúng không bao giờ mở ra. Hắn ta mặc trên người một bộ vest với chiếc cà vạt, nhìn qua trông giống một thương nhân hay một luật sư rất có danh tiếng.

Tuy vậy, người ta vẫn có thể nhận ra một mặt tà ác đang che giấu dưới hình dáng lịch sự. Phía sau lưng hắn ta là một chiếc đuôi dài màu bạc, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kim loại rắn chắc và đoạn cuối của nó là sáu chiếc gai nhọn sắc bén. Bên ngoài thân hình lịch sự kia là một quầng lửa đen đang không ngừng nhấp nháy. Người đàn ông này là 'Creator of Blazing Inferno' Demiurge, thủ vệ tầng thứ bảy tại Nazarik, tư lệnh đội quân ác quỷ bảo vệ của toàn bộ lăng mộ ngầm này.

"Xem ra tất cả đã đến đông đủ."

"Momonga-sama, còn có hai người nữa chưa đến."

Một giọng nói mạnh mẽ nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy mê muội truyền tới.

Trong lời nói của Demiurge có ẩn chứa một kĩ năng đặc thù [Thống trị chú ngữ]. Kĩ năng này có thể làm cho những kẻ yếu lập tức trở thành con rối trong tay Demiurge. Nhưng tại đây thì không có ai chịu ảnh hưởng của kĩ năng này, bởi vì yêu cầu để cái chú ngữ này có hiệu quả là đối phương phải thấp hơn người sở hữu 40 cấp, và đối với những người trong đấu trường lúc này thì cái kĩ năng này chỉ có tác dụng làm cho âm thanh của Demiurge dễ nghe hơn mà thôi.

"Không cần. Hai tên kia đều mang trong mình nhiệm vụ đặc biệt, do đó họ không nhất thiết phải tới nơi này."

"Thì ra là như vậy.'

"...Đồng bạn của ta hình như cũng chưa tới."

Nghe được câu nói này, Shalltear và Aura cùng lúc đông cứng lại, mà Albedo ở bên cạnh cũng có vẻ mặt tương tự.

"...Hắn không chỉ bảo vệ ta...Chúng ta cùng là thủ vệ a."

"Vâng, vâng"

Shalltear lộ ra một nụ cười cứng ngắc, Aura cũng vậy, còn Albedo thì liên tục gật đầu tán thành.

"...Kyouhukou đúng không. Đúng vậy, tốt nhất là thông báo tới các thủ vệ ở các tầng. Như vậy đi, hãy bảo Akaira và Gelante thông báo cho những thủ vệ khu vực kia. Nhiệm vụ hiện nay sẽ được giao cho thủ vệ mỗi tầng đi."

Tại Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, thủ vệ bao gồm hai loại.

Loại thứ nhất chính là những người đang đứng trước mặt Momonga này- Thủ vệ chính của từng tầng. Ngoài ra còn một loại khác chuyên trách bảo vệ cho những khu vực đặc biệt của mỗi tầng- Thủ vệ khu vực. Đơn giản mà nói, những thủ vệ khu vực chịu sự quản lí của những thủ vệ chính, đồng thời số lượng của thủ vệ khu vực này cũng tương đối nhiều, nên cũng không phải là quá quan trọng. Trên cơ bản, tại Nazarick, nhắc đến thủ vệ, người ta thường nghĩ đến người bảo vệ chính của từng tầng.

Những thủ vệ nghe được mệnh lệnh của Momonga đều cúi đầu biểu hiện đã hiểu. Một lúc sau, Albedo ra lệnh.

"Nào, hãy thể hiện sự trung thành của mỗi người tới chúa tể vĩ đại của chúng ta."

Tất cả thủ vệ đều gật đầu. Momonga chưa kịp nói gì thì mọi người đã xếp thành một hàng dọc, Albedo ở phía trước, những người khác ở phía sau. Trên mặt mỗi cá nhân đều mang một vẻ cung kính và nghiêm túc, không khí đùa giỡn lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết.

Shalltear là người đầu tiên bước về phía trước:

"Thủ vệ tầng thứ nhất, thứ hai và thứ ba Shalltear Bloodfallen. Theo lệnh của ngài."

Cô nàng quỳ xuống, một tay để trước ngực, cung kính hành lễ. Tiếp sau Shalltear, Cocytus bước lên phía trước:

"Thủ. Vệ. Tầng. Năm. Cocytus. Theo. Lệnh. Của. Ngài."

Cocytus cũng thực hiện lễ nghi giống như Shalltear. Kế tiếp chính là cặp sinh đôi hắc ám tinh linh.

"Thủ vệ tầng sáu, Aura Bella Fiora. Theo lệnh của ngài."

"Cùng là thủ vệ tầng thứ sáu, Mare Bella Fiora. Theo lệnh của ngài."

Vẫn là lễ nghi ấy, giống như Shalltear và Cocytus, Aura và Mare tuy có chút sai biệt trong bước đi, nhưng vị trí quỳ xuống xếp thành một hàng thẳng tắp cùng với hai người kia.

Demiurge ưu nhã bước lên phía trước.

"Thủ vệ tầng thứ tám, Demiurge. Theo lệnh của ngài."

Cùng với âm thanh lạnh lẽo mà không mất đi vẻ ưu nhã, Demiurge quỳ xuống phía trước Momonga. Cuối cùng. Albedo trang trọng bước lên từng bước.

"Tổng quản các thủ vệ Albedo. Theo lệnh của ngài."

Momonga khẽ cười với Albedo, người đang quỳ giống như những người khác. Albedo tiếp tục dùng giọng nói êm ái của mình, hướng tới Momonga nói:

"Ngoại trừ Thủ vệ tầng bốn Gargantua và thủ vệ tầng tám Victim, tất cả các thủ vệ đều đã tập hợp tại nơi này. Hãy ra lệnh cho chúng thần thưa chúa tể tối cao. Chúng thần sẽ đáp ứng bất kì thứ gì ngài mong muốn."

Đối mặt với sáu thủ vệ đang bày tỏ lòng trung thành của mình, Momonga không biết phải nói như thế nào, cổ họng xương xẩu của cậu phát ra tiếng gì đó. Áp lực, đó là cảm giác lúc này của Momonga.

...Nên làm như thế nào đây?

Cảnh tượng này có lẽ chỉ có thể xảy ra một lần duy nhât trong đời Momonga. Đầu óc cậu hỗn loạn, vô số những ý nghĩ ùa đến, cậu không thể kiểm soát những kĩ năng của bản thân nữa, làm cho xung quanh người lúc thì có hào quang phát ra, khi thì tạo nên một mũi thương ánh sáng phía sau lưng.

Mất một lúc, Momonga mới cảm nhận được việc mất kiểm soát những kĩ năng nay, nhưng cậu không thèm quan tâm về nó. Lúc này đây, đầu óc của Momonga đang lục tìm kí ức về những bộ phim, hay cảnh tượng nào đó trên TV, để tìm ra hành động sao cho phù hợp với hoàn cảnh này.

"Ngẩng đầu lên."

Toàn bộ thủ vệ đồng loạt ngẩng đầu. Động tác rất đều nhau, làm cho Momonga có cảm giác những người này cùng nhau luyện tập nghi thức ấy trong một thời gian dài.

"Như vậy...Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến đây."

"Xin đừng nói như vậy. Chúng thần đến đây, bởi vì chúng thần chính là những thuộc hạ trung thành của ngài. Đối với chúng thần, Momonga-sama chính là chúa tể."

Những thủ vệ khác không có ý phản bác câu nói của Albedo. Thật không hổ là tổng quản của các thủ vệ.

Lấy vẻ mặt thanh niên nghiêm túc nhìn về phía Albedo, Momonga có cảm giác yết hầu nghẹn lại. Đó chính là áp lực dành cho một người lãnh đạo, một cảm giác khó chịu quấn lấy người Momonga.

Không chỉ vậy, những mệnh lệnh của anh có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai. Chính vì thế, Momonga có chút chần chờ.

Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có thể vì những mệnh lệnh của mình mà đi vào con đường hủy diệt - nỗi sợ hãi không tên đột nhiên xẹt qua tâm trí Momonga.

"...Momonga-sama, Ngài cảm thấy chần chờ là đương nhiên bởi vì trước mặt ngài, sức mạnh của chúng ta là quá nhỏ bé."

Albedo mỉm cười tiếp tục nói bằng một giọng vô cùng cung kính:

"Chỉ cần Ngài ra lệnh, cho dù là nhiệm vụ bao nhiêu gian khổ, chúng thần- những thủ vệ sẽ nhất định dốc toàn lực hoàn thành, cho dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Chúng thần hướng tới bốn mươi mốt vị thần sáng tạo tối cao của Ainz Ooal Gown xin thề."

"Xin thề."

Cùng với âm thanh của Albedo, những thủ vệ khác cũng đồng thanh lên tiếng. Âm thanh tràn ngập sự kiên định và sức mạnh, thể hiện một lòng trung thành không bao giờ thay đổi, cho dù đối mặt với cái chết. Âm thanh này giống như một sự cười nhạo cho lòng nghi ngờ của Momonga.

Những lo lắng, ngờ vực của Momonga giờ đây đã được quét sạch, được thay thế bởi sự xúc động. Những NPC của Ainz Ooal Gown vẫn như vậy, vô cùng trung thành và cũng rất vĩ đại.

Quá khứ hoàng kim vẫn còn đó.

Những kết tinh tâm huyết của tất cả mọi người vẫn còn trong thế giới này.

Trong lòng Momonga đang vô cùng vui vẻ, nhưng bên ngoài không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Nếu ai để ý kĩ thì ánh đỏ trong hai hốc mắt xương xẩu lúc này đang sáng chói hơn bao giờ hết. Cảm giác bất an đã không còn tồn tại, Momonga với tư cách là lãnh đạo tối cao nói:

"Toàn bộ thủ vệ, các ngươi là những người tuyệt vời nhất. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta, hoàn thành những gì mà ta giao phó."

"Có lẽ một số người sẽ không hiểu những gì ta sắp nói nhưng ta hi vọng các ngươi sẽ lắng nghe. Trước mắt, Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick vì một nguyên nhân nào đó đã bị di chuyển đến một địa điểm không xác định."

Khuôn mặt những thủ vệ vẫn không có chút thay đổi.

"Tuy rằng nguyên nhân vẫn chưa được xác định, nhưng trước mắt Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick nguyên bản được xây dựng trong một đầm lầy đã chuyển dời đến một thảo nguyên. Về chuyện này, có ai có biết bất kì manh mối nào không?"

Albedo nhìn về phía những thủ vệ khác, rồi trả lời:

"Không, thần xin lỗi, quả thực là không có bất cứ manh mối gì."

"Như vậy, các tầng vẫn bình thường chứ. Không có tình huống nào lạ diễn ra sao?"

Nghe câu hỏi này, tất cả thủ vệ đều trả lời:

"Tầng thứ bảy không có chuyện gì."

"Tầng thứ sáu cũng như vậy."

"A, cũng như chị của thần nói."

"Tầng. Thứ. Năm. Không. Xảy. Ra. Chuyện. Gì."

"Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba cũng không có bất cứ chuyện lạ nào."

"Đại nhân Momonga, thần muốn đi điều tra tầng thứ tư và tầng thứ tám."

"Chuyện này giao cho Albedo xử lí đi. Lưu ý tầng thứ tám, cẩn thận tình huống phát sinh không thể kiểm soát."

Albedo cúi đầu hành lễ, Shalltear nói thêm:

"Vậy để thần kiểm tra mặt đất."

"Không cần Sebastian đang kiểm tra rồi."

Lúc đó Albedo cũng có mặt nên cô không có bất cứ biểu hiện nào, nhưng những thủ vệ khác đều lộ ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Tại Nazarik, có bốn NPC được xem là mạnh nhất trong số tất cả NPC trong lăng mộ. Sử dụng vũ khí và sức tấn công mạnh nhất là Cocytus; phòng ngự mạnh nhất với bộ giáp nặng là Albedo; năng lực tổng hợp cao hơn cả hai người kia là Sebastian. Ngoài ra còn một người nữa.

Những thủ vệ lộ ra vẻ ngạc nhiên bởi vì một người bách chiến bách thắng, không gì cản nổi như Sebastian mà bị phái đi phụ trách nhiệm vụ cực kì đơn giản là trinh sát. Từ điều này có thể nhìn ra Momonga coi trọng việc này đến mức nào. Trong thoáng chốc, trong lòng mọi người đều cảm giác được nguy cơ mãnh liệt.

"À, cũng đến giờ rồi..."

Lúc này, ánh mắt Momonga nhìn về phía một bóng dáng đang chậm rãi tiến đến - Sebastian. Ngài quản gia tiến đến trước mặt Momonga, chậm rãi quỳ xuống hành lễ:

"Momonga-sama, thật có lỗi vì đã đến chậm."

"Không sao, báo cáo một chút về tình hình xung quanh đi."

Sebastian ngẩng đầu, nhìn thoáng qua những thủ vệ xung quanh một chút rồi nói:

"...Tình huống khá khẩn cấp, đương nhiên cũng nên để các thủ vệ biết một chút."

"Đúng vậy. Hiện tại xung quanh chúng ta là một thảo nguyên rộng lớn. Ngoại trừ Nazarik, không tồn tại bất kì kiến trúc nào khác. Mặc dù có tồn tại một vài tiểu sinh vật nhưng không phát hiện sinh vật hình người hay loại sinh vật cỡ lớn nào hết."

"Tiểu động vật cũng thuộc loại quái vật sao?"

"Không, chúng không hề có năng lực chiến đấu."

"...Vậy à. Ngươi nói thảo nguyên, hẳn là loại cỏ thông thường, không phải loại cỏ hình thành do băng tuyết, hay loại cỏ đặc biệt nào khác chứ?"

"Không, hoàn toàn là loại cỏ thông thường, không có cái gì đặc biệt cả."

"Cũng không có thấy kiến trúc trên không nào sao?"

"Đúng vậy, không nhìn thấy. Cho dù là bầu trời hay mặt đất, hoàn toàn không có bóng dáng của con người."

"Như vậy...một bầu trời sao tinh khiết...Vất vả cho ngươi rồi, Sebastian"

Momonga lên tiếng khen ngợi Sebastian một chút. Anh có hơi chút thất vọng khi không nhận được thêm bất kì thông tin hữu ích nào.

Tuy vậy, bây giờ đã có thể xác nhận thế giới này không phải là thế giới game Yggdrasil nữa. Tuy rằng vẫn còn chút nghi ngờ khi bản thân vẫn sử dụng được ma pháp và trang bị của thế giới Yggdrasil nhưng cậu giữ chúng ở trong lòng.

Không biết tại sao Lăng mộ lại di chuyển đến chỗ này, nhưng việc cần làm hiện tại là tăng cường phòng thủ cho Nazarik. Nơi này nói không chừng là lãnh địa của một loài nào đó, chính mình vô duyên vô cớ chạy đến, không chừng sẽ bị an chửi một trận te tua. Không, nếu chỉ ăn chửi không thôi thì còn may mắn chán.

"Hãy tăng cường cảnh giác tại các tầng, chúng ta không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, vì thế không được khinh thường mà buông lỏng. Nếu có kẻ xâm lược, không cần thiết thì không nên hạ sát thủ, tốt nhất là bắt sống đối phương. Bắt sống cũng cố gắng không tổn thương đến bọn họ. Dưới loại tình huống không rõ ràng này, phiền toái mọi người phải làm như vậy."

Tất cả thủ vệ đều cúi đầu, biểu thị nhận mệnh lệnh.

"Kế tiếp ta cần biết hệ thống tổ chức tại nơi này. Albedo, phương thức giao tiếp giữa các thủ vệ là như thế nào.'

Trong Yggdarsil, những thủ vệ chỉ đơn thuần là NPC, hoạt động theo những gì được thiết kế sẵn. Họ không có bất cứ khả năng trao đổi bất cứ thông tin gì với nhau.

"Công việc tại mỗi tầng do thủ vệ tự phán đoán, tuy nhiên Demiurge quản lí tất cả cho nên mọi người thường xuyên trao đổi thông tin với anh ta."

Momonga có chút kinh ngạc, nhưng cũng khá hài lòng.

"Chuyện này rất tốt, phụ trách phòng thủ Nazarik là Demiurge, tổng quản thủ vệ là Albedo. Hai người các ngươi phụ trách hoàn thiện hệ thống quản lí tại nơi này đi."

"Đã rõ. Kế hoạch này có bao gồm ba tầng tám, chín, mười không ạ.'

"Tầng tám có Victm nên không thành vấn đề. Không, tầng tám tạo thành khu vực cấm đi. Mệnh lệnh vừa rồi cho Albedo cũng hủy bỏ. Phải có sự cho phép của ta mới được tiến vào tầng tám. Đồng thời đem phong ấn giải trừ, tầng bảy và tầng chín có thể trực tiếp tiến vào. Sau đó, kế hoạch có thể bao hàm tầng chín và tầng mười."

"Phải làm như vậy sao?"

Albedo có chút kinh ngạc, ở phía sau, Demiurge cũng trợn tròn hai mắt, biểu hiện cảm xúc hiện tại trong lòng anh ta.

"Nhất định phải để cho những tôi tớ kia tiến vào khu vực linh thiêng của những Đấng sáng tạo sao thưa Ngài? Cần thiết phải làm đến tình trạng này sao?"

Cái gọi là tôi tớ không phải là những NPC do các thành viên Ainz Ooal Gown thiết kế, mà là những NPC do trò chơi tạo ra.

Nghĩ lại một chút, trừ bỏ một số ngoại lệ thì tầng chín và tầng mười quả thật không có tôi tớ nào.

Momonga im lặng.

Albedo cho rằng nơi đó rất linh thiêng những trên thực tế thì không phải vậy.

Tầng chín không có bất cứ quái vật nào bởi vì nếu như tám tầng trên được bảo vệ bởi những NPC cực mạnh mà còn bị đánh bại thì phần thắng của Ainz Ooal Gown là rất thấp, chẳng thà làm kẻ xấu, quyết chiến với kẻ thù trong Throne Room.

"...Không thành vấn đề. Bởi vì tình hình khẩn cấp, hãy tăng số lượng người phòng thủ lên."

"Đã rõ. Thần sẽ lựa chọn những chiến binh tinh nhuệ nhất."

Momonga gật đầu, hướng về phía cặp song sinh nói:

"Aura, Mare, các ngươi có thể che giấu Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick được chứ. Sử dụng ảo thuật không ổn lắm, chỉ nghĩ đến phí tổn duy trì thôi mà đã đau đầu rồi."

Aura và Mare nhìn nhau, bắt đầu tự hỏi. Một lát sau, Mare mới mở miệng:

"Lợi dụng ma thuật có chút khó khăn. Nếu muốn che giấu toàn bộ kể cả phía trên mặt đất...Tuy vậy, có thể sử dụng những bức tường đất bao trùm bên ngoài, sau đó trồng thêm một số thực vật che giấu bên trong."

"Ngươi muốn dùng những bùn đất dơ bẩn kia che lấp bức tường vĩ đại của Nazarik ư?"

Albedo ở phía trước Mare lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng âm điệu mang theo vẻ giận dữ thấy rõ.

Mare bả vai run lên một cái, xung quanh không ai lên tiếng, nhưng mọi người đều có xu hướng đồng ý với ý kiến của Albedo.

Nhưng đối với Momonga mà nói, sự việc cũng không quan trọng đến vậy.

"Albedo, không cần xen vào, ta và Mare đang nói chuyện."

Thanh âm trầm thấp đến nỗi ngay chính Momonga cũng ngạc nhiên.

"A, thần xin lỗi, Momonga-sama."

Đầu Albedo cúi thấp xuống, vẻ mặt cứng lại vì sợ hãi. Những thủ vệ khác và Sebastian khuôn mặt cũng cứng lại, có lẽ họ cho rằng câu nói này cũng trách cứ bọn hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt của những thủ vệ, Momonga có chút hối hận vì câu nói vừa rồi của mình, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi:

"Có thể dùng tường đất để che giấu sao?"

"Vâng, vâng...nếu Momonga-sama cho phép...Nhưng mà..."

"Tuy nhiên, nếu nhìn từ một khoảng cách nhất định thì sẽ phát hiện mặt đất không được tự nhiên. Sebastian, ở gần đây có đồi nay gò đất nào không?"

"Không có. Xung quanh nơi này hoàn toàn là một đồng cỏ mênh mông. Tuy nhiên nơi này cũng có ban đêm nên buổi tối có thể lừa gạt con mắt người khác."

"Như vậy...Nếu muốn che giấu vách tường thì ý tưởng của Mare là biện pháp tốt nhất. Như vậy đi, có thể tạo thêm các gò đất xung quanh để ngụy trang."

"Như vậy hẳn là có thể che giấu."

"Tốt lắm. Nhiệm vụ này giao cho Aura và Mare. Trong lúc làm nhiệm vụ, có thể đến các tầng để lấy vật phẩm cần thiết. Còn phía trên không, có thể sử dụng ảo thuật để che giấu tai mắt của người bên ngoài."

"Đã, đã rõ."

Tạm thời chỉ nghĩ được như vậy. Có thể còn nhiều chuyện khác, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi xử lí sau. Bởi vì từ lúc phát sinh hiện tượng lạ đến giờ cũng chỉ mới vài giờ trôi qua.

"Được rồi, mọi người có thể giải tán. Nghỉ ngơi đầy đủ rồi bắt đầu hành động. Bởi vì còn rất nhiều chỗ không rõ ràng, do đó không nên cố gắng quá mức cần thiết."

Tất vả thủ vệ đều cúi đầu nhận lệnh.

"Cuối cùng, ta muốn hỏi các ngươi. Đầu tiên Shalltear, ngươi thấy ta như thế nào?"

"Kết tinh của sự xinh đẹp. Là người đẹp nhất thế giới này. Ngay đến viên bảo thạch mĩ lệ nhất cũng không thể so sánh với ngài."

Shalltear trả lời không cần suy nghĩ. Có thể thấy được câu trả lời này xuất phát từ nội tâm cô nàng.

"Cocytus?"

"Người. Mạnh. Nhất. Trong. Những .Người. Mạnh. Nhất. Chúa. Tể. Tối. Cao. Của. Lăng. Mộ. Ngầm. Vĩ. Đại. Nazarick"

"Aura?"

"Một chúa tể từ bi và nhân hậu."

"Mare?"

"Ngài là người vô cùng tốt."

"Demiurge?"

"Sức phán đoán nhanh nhạy, năng lực hành động vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng từ "hoàn mĩ" để nói về ngài."

"Sebastian?"

"Ngài chịu trách nhiệm với tất cả chúng ta. Tràn ngập lòng từ bi. Ngài chưa bao giờ rời bỏ chúng thần, luôn luôn kề vai sát cánh cùng chúng thần."

"Cuối cùng, Albedo?"

"Là người thống trị tối cao, chủ nhân của toàn bộ chúng thần, và là người thần yêu nhất."

"...Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu tấm lòng của các ngươi. Như vậy đi, vị trí mà những người bạn của ta từng phụ trách, bây giờ giao cho các ngươi xử lí vậy. Sau này, xin hãy cố gắng."

Nhìn những thủ vệ cúi đầu thật sâu, Momonga kích hoạt nhẫn dịch chuyển và rời đi.

Khung cảnh xung quanh biến hóa, đấu trường nháy mắt biến thành những bức tường và những con golem. Nhìn khắp bốn phía xung quanh, xác nhận không có ai, Momonga thở một hơi dài.

"Mệt mỏi quá..."

Tuy rằng thân thể undead không bị ảnh hưởng bởi mệt mỏi, nhưng trách nhiệm trên vai làm cho anh mệt mỏi từ bên trong.

"...Bọn họ...Đối với ta đánh giá cao như vậy sao."

Rõ ràng là không cùng một người. Khi nghe những thủ vệ đánh giá về bản thân, Momonga có chút muốn ngắt lời bọn họ. "Ha ha ha", Momonga mỉm cười lắc đầu. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của họ không giống như đang nói đùa.

Nói cách khác, những lời kia xuất phát từ nội tâm của họ.

Nếu như anh thể hiện không giống với những gì mong đợi, có lẽ sẽ làm cho bọn họ cảm thấy thất vọng đi. Nghĩ như vậy làm cho áp lực trong lòng Momonga càng lúc càng lớn. Không chỉ thế, còn một vấn đề khác tồn tại. Nghĩ đến đó, mặt Momonga trở nên vô cùng u ám. Mặc dù chỉ là một cái đầu lâu không có bất cứ cảm xúc nào nhưng nếu là khuôn mặt bình thường chắc chắn sẽ xuất hiện biến hóa như vậy.

"...Nên cư xử với Albedo thế nào đây? Thật sự là không còn mặt mũi nào gặp lại Tabula Smaragdina nữa..."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-Giao Đoạn

Áp lực khủng khiếp biến mất không còn dấu vết.

Cho dù biết rằng chúa tể của bọn họ đã rời đi nhưng không một ai đứng dậy. Một lát sau, cuối cùng cũng có người thở dài một hơi đầy an tâm. Bầu khí căng thẳng cũng dần biến mất.

Người đầu tiên đứng dậy là Albedo. Dù cho bộ lễ phục màu trắng dính chút bùn đất nhưng cô không thèm để ý, chỉ khẽ vẫy đôi cánh rũ sạch bụi bẩn bám trên những chiếc lông chim mà thôi.

Nhìn thấy Albedo đứng dậy, những người khác cũng đều đứng theo, nhưng chưa có ai mở miệng.

"K-kinh khủng quá, Onee-chan."

"Đúng vậy, ta còn tưởng sẽ bị nghiền nát ngay tại đây quá."

"Thật không hổ là Momonga-sama, sức ảnh hưởng như vậy ngay cả những thủ vệ như chúng ta cũng khó mà chịu đựng được."

"Tuy biết rằng sức mạnh chúa tể sở hữu vượt xa chúng ta nhưng không ngờ là mạnh đến mức này."

Những thủ vệ đồng loạt nói ra ấn tượng mơ hồ của mình.

Điều khiến cho những thủ vệ này phải quỳ rạp xuống đất chính là hào quang phát ra từ Momonga.

Hào quang tuyệt vọng. Bên cạnh hiệu ứng Khủng Bố, nó còn giảm đi tất cả chỉ số của đối phương.

Vầng hào quang vốn không có tác dụng với những NPC cấp 100 này, nhưng nó đã được tăng cường sức mạnh nhờ quyền trượng Ainz Ooal Gown .

"Đó chính là khí chất một người thống trị như Momonga-sama."

"Đúng vây, khi chúng ta chưa nói ra địa vị của mình, Momonga-sama hoàn toàn không bày tỏ một chút năng lực nào. Khi đã xác định được thân phận của chúng ta, ngài liền hiển lộ phần nào sức mạnh vĩ đại của mình."

"Đáp lại sự trung thành của chúng ta, Momonga-sama cho thấy sức mạnh thật sự của một người thống trị."

"Đúng là như vậy."

"Khi đứng cùng một chỗ với chúng ta, ngài ấy không phát ra hào quang của mình. Momonga-sama là một người vô cùng chu đáo, khi chúng ta khát, ngài đã lấy nước cho chúng ta uống."

Aura lên tiếng, làm cho những thủ vệ ở đây trở nên căng thẳng. Dường như ánh mắt tất cả mọi người đều ghen tị nhìn hai chị em. Trong đó Albedo là dữ dội nhất, đôi tay của cô không ngừng run run, cảm giác như móng tay sắp cào nát cái bao tay.

Mare rùn vai một cái, hai mắt mở to nói:

"Đ-đó là thực lực của Momonga-sama, người thống trị của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Thật lợi hại!!"

Không khí ở đây hoàn toàn biến đổi.

"Hoàn toàn đúng vây. Đáp lại ý nghĩ của chúng ta, cho chúng ta thấy khí thế của một nhà cầm quyền...Thật không hổ là chúa tể sáng tạo của chúng ta. Người đứng đầu trong số Bốn Mươi Mốt Sáng Tạo Giả, hơn nữa là người duy nhất lưu lại cho đến cuối cùng, là chủ nhân của tất cả chúng ta."

Nghe Albedo lên tiếng, những thủ vệ lộ ra một vẻ mặt say mê, trong khi Mare lại lộ ra vẻ mặt khá là nhẹ nhõm.

Không gì có thể so sánh với việc được nhìn thấy sức mạnh của Bốn Mươi Mốt Sáng Tạo Giả, những người mà họ thề trung thành tuyệt đối. Không chỉ những thủ vệ này, mà bất cứ sinh vật nào được nhìn thấy người sáng tạo ra bản thân mình đều coi đó là vinh dự cao nhất, niềm tự hào lớn nhất.

Đó là chân lí hiển nhiên.

Có thể phò trợ người tác tạo ra bọn họ là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thư giãn này, Sebastian nói:

"Như vậy ta đi trước, tuy không biết Momonga-sama đi nơi nào, nhưng ta vẫn cần phải túc trực bên cạnh Ngài."

Albedo lộ ra vẻ mặt hâm mộ cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn áp chế tâm tư nói:

"Ta biết rồi, Sebastian. Hãy phục vụ Momonga-sama, tuyệt đối không được có chút thất lễ nào với ngài. Đặc biệt nếu Ngài cho gọi ta, lập tức phải truyền lời, tất cả những chuyện khác cũng phải dẹp qua một bên."

Demiurge ở bên cạnh nghe được những câu này, lộ ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc.

"Giả như Ngài muốn gọi ta vào phòng ngủ, hãy nói với Momonga-sama cho ta chút thời gian. Bởi vì ta cần phải trang điểm. Đương nhiên nếu ngài ấy muốn ta qua ngay lập tức cũng không thành vấn đề. Bởi vì thân thể của ta luôn luôn duy trì trạng thái hoàn hảo, quần áo của ta lúc nào cũng sẵn sàng để thời điểm nào cũng có thể đáp lại lời Ngài kêu goi. Tóm lại vì ưu tiên Momonga-sama." Albedo nói.

"Đã biết, Albedo. Nếu ta ở nơi này quá lâu, thời gian phục vụ Ngài sẽ giảm đi. Sẽ thất lễ với Ngài, vì vậy ta xin cáo lui trước. Vậy, mọi người, tạm biệt."

Sebastian hướng về những thủ vệ đang há miệng trợn mắt kia mà chào biệt, rồi lập tức xoay người rời khỏi đấu trường, phảng phất như thoát được một gánh nặng nào đó.

Vẻ mặt Albedo dường như còn muốn nói thêm gì.

"Dù sao thì...Thật là im lặng nha. Shalltear, ngươi làm sao vậy."

Nghe thấy câu nói của Demiurge, ánh mắt mọi người tập trung vào Shalltear, người vẫn đang quỳ trên mặt đất.

"Shalltear, có chuyện gì thế."

Một lát sau, Shalltear mới chầm chậm ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ngơ ngác, giống như vừa mới tỉnh giấc.

"......Có chuyện gì sao?"

"D-do khí thế kinh người của Đại nhân, ta không tránh được hưng phấn... Quần lót ta vì thế có chút ươn ướt thôi."

Lặng ngắt như tờ.

Mọi người nhìn nhau, không biết phải nói gì. Mọi người đều biết Shalltear có sở thích tình dục đặc biệt, một trong số đó là làm chuyện ấy với tử thi, do đó chỉ có thể đưa tay ôm mặt. Chỉ có Mare là ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn một người khác thì không chịu để yên chuyện này.

Nhất là Albedo. Cô này máu ghen nổi lên, quát tháo ầm ĩ:

"Con bitch này."

Nghe thấy câu nói toàn sự thù địch, Shalltear ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười.

"Haa? Cảm nhận được sức mạnh của Momonga-sama, thật sự là vô cùng kích thích đó. Như vậy mà còn không ướt nhẹp mới là vấn đề. Chẳng lẽ ngươi chỉ có cái bề ngoài đẹp đẽ mà bên trong lại không dùng được sao? Nee, đồ gorilla to miệng."

"Đồ CÁ MÚT ĐÁ."

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Những thủ vệ khác ở bên cạnh, mặc dù biết là hai người kia sẽ không đánh nhau nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng.

"Bề ngoài của ta là do Đấng Chí Tôn tạo dựng, bề ngoài của mình ta không hề bất mãn nhé."

"Ta cũng vậy."

Shalltear chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi về phía Albedo, ánh mắt vẫn không rời đi chỗ khác.

"Đừng tưởng là tổng quản thủ vệ, lúc nào cũng ở bên cạnh Momonga-sama là cô đã thắng nhé. Nếu cô nghĩ như vậy thì ai cũng cười rụng răng mất thôi."

"Hừ. Đúng vậy. Ta định lợi dụng một khi cô bị điều đi xa, chiếm lấy thắng lợi hoàn toàn đây."

"...Cái gì gọi là thắng lợi hoàn toàn. Ôi tổng quản-sama, ngài có thể nói cho ta biết được không."

"Là một con bitch, cô hẳn phải rõ ràng hơn ta mới đúng chứ."

Tuy rằng ngôn từ sặc mùi súng đạn nhưng ánh mắt hai người từ đầu đến cuối không có dời đi chỗ khác. Mắt đấu mắt, nhìn chằm chằm vào nhau.

Basari, Albedo gương đôi cánh đen đe dọa. Shalltear cũng không chịu kém cạnh, sương mù đen cũng từ từ phát ra.

"À, Aura, đây là chuyện của chị em cho nên hai người phải giải quyết thôi. Nếu có chuyện gì thì ngươi thông báo cho ta một tiếng, ta sẽ ra mặt ngăn cản."

"Chờ đã, Demiurge!! Ngươi định đẩy trách nhiệm cho ta phải không?"

Vẫy tay, Demiurge để hai người họ lại sau. Cocytus và Mare cũng bỏ đi, vì không ai muốn dính dáng đến cái đề tài nhạy cảm này.

"Thật là, có cần cãi nhau vì chuyện này không?"

"Cá nhân ta thì cảm thấy khá hứng thú với kết quả cuối cùng."

"Demiurge, kết quả gì?"

"Sức mạnh và tương lai của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick."

"Ý anh là sao, Demiurge-san?"

"Hmm......"

Đối mặt với câu hỏi của Mare, Demiurge tự hỏi nên trả lời như thế nào. Tuy rằng trong đầu hắn ta nhắy mắt xẹt qua một ý nghĩ tà ác, muốn nhồi cho cậu bé ngây thơ này một chút kiến thức 18+, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.

Tuy rằng Demiurge thuộc về tộc Ác ma, cá tính cũng lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chỉ đối với kẻ thù bên ngoài Nazarik. Với những người được 41 Sáng Tạo Giả dựng nên, Demiurge luôn coi họ như những người bạn đồng hành, đối đãi thật tâm.

"Ngai vàng vĩ đại vẫn cần có người thừa kế. Momonga-sama tuy rằng vẫn lưu lại đến cùng nhưng không loại trừ khả năng có một ngày Ngài ấy mất đi hứng thú, rời đi giống như những vị chí tôn khác. Khi đó, ngài ấy phải lưu lại hậu duệ cho chúng ta tiếp tục trung thành."

"Đúng vậy nha. Nhưng ai sẽ là người thừa kế của Momonga-sama đây?"

"Cái ý nghĩ này quá bất kính rồi. Chúng ta là những thủ vệ, nghĩa vụ của chúng ta là trung thành tuyệt đối, để Momonga-sama có thể tiếp tục ở lại, phải tránh phát sinh chuyện đó."

Demiurge ngắt lời Cocytus.

"Ta biết, Cocytus. Tuy nhiên ngươi không muốn trung thành với người nối dõi của Momonga-sama sao?"

"Ừ...Ta đương nhiên muốn trung thành với người nối dõi của Ngài."

Trong đầu Cocytus hiện lên hình ảnh người nối dõi của Momonga.

Hơn nữa, còn có hình ảnh hắn ta truyền thụ kiếm pháp, vì bảo hộ thiếu chủ mà rút kiếm, thậm chí nghe theo lệnh khi thiếu chủ trưởng thành...

"...A, quá tuyệt vời. Cảnh tượng thật là đẹp...Sư phụ...sư phụ..."

Nhìn bộ dáng Cocytus ảo tưởng biến thành sư phụ của người nối dõi Momonga-sama, Demiurge có xúc động muốn ói, ánh mắt rời đi chỗ khác nói:

"Trừ điều đó ra, kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Nazarik cũng làm ta rất hứng thú. Ta muốn biết con cháu chúng ta có thể tiến xa đến mức nào. Thế nào, Mare, có hứng thú sinh một đứa con không?"

"Uh? Hử?"

"Nhưng mà không có bạn đời là không được nha...Nếu có phát hiện con người, Dark Elf, Elf hay chủng tộc nào có họ hàng gần ngươi có thể giúp bắt chúng đến đây."

"Ể ? Ể?" Mare gật đầu gọn lỏn. "Nếu làm vậy có thể trợ giúp Momonga-sama thì ta hết mình tình nguyện. Nhưng mà làm thế nào để sinh con đây?"

"À, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Nhưng mà không được tự tiện tiến hành thử nghiệm nhé, nếu không sẽ bị Momonga-sama trách mắng đấy. Bởi vì tài chính của toàn bộ Lăng Mộ Ngầm này cần được duy trì cân bằng một cách hoàn mĩ."

"Đ-đương nhiên. Tôi nghe những đầy tớ cấp dưới được xuất hiện theo tính toán rất chính xác... Nếu tùy tiện gia tăng dân số sẽ bị mắng. Tôi không muốn bị Momonga-sama mắng đâu."

"Ta đương nhiên cũng không muốn Ngài nổi cơn lôi đình...Giá có thể dựng nên một trang trại ở bãi cỏ bên ngoài kia..." (TG: Ác quỷ đi tính toán chuyện chăm trẻ với chăn nuôi trang trại, thật là bá đạo :v)

Nghĩ đến chỗ này, Demiurge đột nhiên hỏi Mare:

"Đúng rồi Mare, tại sao ngươi lại ăn mặc giống một cô gái vậy."

Nghe câu hỏi của Demiurge, Mare có chút ngượng ngùng kéo váy. Nhằm che đi đôi chân của mình.

"Đây là do Bukubuku Chagama-sama lựa chọn. Ngài ấy gọi đây là Trap, đúng vậy."

"A...ra đây là ý tưởng của Bukubuku Chagama-sama. Cơ thể ngươi thì không thành vấn đề...... nhưng những thiếu niên đều ăn mặc thế này sao?"

"T-tôi đây cũng không biết nữa."

Bốn Mươi Mốt Sáng Tạo Giả, mặc dù không còn, nhưng nếu là lệnh của họ thì vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Trong thực tế thì trang phục của Mare tại Nazarik là độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có cấp độ của Sáng Tạo Giả mới có tư cách thay đổi trang phục của cậu.

"Chuyện này nên thương lượng với Momonga-sama. Có lẽ chúng ta có thể khiến tất cả những thiếu niên ăn mặc như vậy...... Cocytus ngươi cũng nên trở về mặt đất đi..."

Nghe được tiếng gọi của đồng sự, Cocytus lộ ra nụ cười hài lòng.

"Khung cảnh thật là đẹp... quả thật là rất tuyệt vời."

"Vậy à, nghe hay thật... Albedo với Shalltear vẫn còn gấu ó nhau sao?"

Hai người đang trợn mắt nhìn nhau nghe thấy vậy đều hơi chuyển động ánh mắt. Nhưng mà trả lời Demiurge là Aura đã thấm mệt.

"Họ... gấu ó xong rồi. Nhưng giờ cãi nhau về...... ai là vợ cả."

"Đường đường là người thống trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại của Nazarick mà chỉ có một phi tử thì quá bất thường rồi. Có điều ai mới có tư cách nắm quyền hậu cung..."

"......Vấn đề này rất thú vị nhưng nên để thảo luận khi khác đi. Được rồi Albedo, không phải cô nên ra lệnh sao? Hiện tại còn rất nhiều việc cần xử lí đấy."

"Nói vậy không sai. Phải nhanh chóng ra lệnh mới được. Shalltear, chuyện này tạm dừng tại đây, sau này ta sẽ tìm cơ hội tâm sự cùng ngươi. Cũng nên bỏ ít thời gian ra mới được."

"Ta không có ý kiến, Albedo. Vấn đề này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian."

"Tốt lắm. Như vậy ta sẽ định ra kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo."

Albedo đã khôi phục lại hình dáng của một vị tổng quản. Những thủ vệ khác lần lượt cúi đầu hành lễ với cô. Cúi đầu hành lễ không phải quỳ lạy.

Mặc dù Albedo là tổng quản của thủ vệ nhưng bọn họ sẽ không quỳ xuống hành lễ với cô. Địa vị tổng quản này là do Bốn Mươi Mốt Sáng Tạo Giả giao cho cô, bởi vậy những thủ vệ này chỉ cần cúi đầu. Albedo đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm thấy tức giận, vì cô biết rằng, đó là thái độ chính xác nhất.

"Đầu tiên--

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-Chương 3: Cuộc Chiến Ở Làng Carne

Phần 1

Căn phòng thay đồ trong phòng của Momonga được lấp đầy với tất cả các loại vật phẩm khác nhau. Từ áo choàng đến những đồ vật khác, Momonga có thể tìm thấy tất cả các loại thiết bị và các mặt hàng ở đây. Đôi khi cậu mua áo giáp, nhưng sau khi nó trở thành vô dụng với cậu thì chúng được lưu trữ tại đây. Không chỉ giáp, vũ khí bao gồm từ pháp trượng đến cự kiếm mọi thứ đều không thiếu. Thật sự có thể nói cần thứ gì có thứ đó.

Bằng cách giết quái vật trong Yggdrasil, các viên Data Crystal có thể rơi ra. Những pha lê này có thể được gắn vào các vật phẩm lúc đầu và vô số mặt vật phẩm mới lạ có thể được tạo ra theo cách này. Nếu có một item xịn để bán, nhiều người sẽ sẵn sàng trả giá để mua nó.

Kết quả là căn phòng biến thành bộ dạng như này.

Từ vô vàn vũ khí trong phòng, Momonga nhặt ngẫu nhiên một thanh kiếm. Bởi vì không có bao kiếm phù hợp, lưỡi kiếm bằng bạc tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng. Ánh sáng phản chiếu làm người ta có thể dễ dàng thấy được 1 loại kí hiệu gì đó được khắc trên lưỡi kiếm.

Momonga cầm và múa may lung tung. Trọng lượng của nó vô cùng nhẹ, giống như một chiếc lông chim vậy.

Điều này là chắc chắn không phải vì thanh kiếm được làm bằng một loại vật liệu rất nhẹ, mà là vì sức mạnh của Momonga rất lớn.

Bản thân Momonga là một pháp sư, chỉ số pháp thuật của cậu rất cao nhưng chỉ số sức mạnh lại tương đối thấp. Nhưng sau khi đạt tới lv100, cậu đã tích lũy rất nhiều điểm sức mạnh thông qua rèn luyện, cho nên không thể đánh giá thấp sức mạnh của cậu. Nếu cậu gặp một con quái vật cấp thấp, thì chỉ cần những cú đập bằng cây pháp trượng cũng đủ để con quái đi bán muối một cách nhẹ nhàng.

Momonga chậm rãi vào tư thế cầm kiếm, nhưng ngay lập tức có thể được nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh với mặt đất. Thanh kiếm Momonga đã cầm trong tay bây giờ đang nằm trên sàn nhà.

Những người giúp việc trong phòng đến ngay lập tức, nhấc thanh kiếm khỏi mặt đất và đưa lại cho Momonga. Tuy nhiên, Momonga đã không cầm lấy nó nó và thay vì vậy, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay không của mình.

Chính là nó.

Điều này đã làm Momonga bối rối.

Nếu hành vi, lời nói và hành động của các NPC giống như có suy nghĩ trong đấy khiến mọi người nghĩ rằng cuộc sống trong thế giới này không phải là một trò chơi, nhưng những trói buộc về cơ thể làm cho mọi người cảm thấy chán ghét khi phải sống trong trò chơi.

Trong Yggdrasil, đối với một người chưa từng luyện qua Class chiến sĩ như Monoga thì không thể trang bị kiếm được. Nhưng khi mà thế giới này đã trở thành thế giới thực,thì cái chuyện pháp sư có thể sử dụng kiếm thì cũng không có gì lạ.

Momonga lắc đầu và quyết định dừng việc suy nghĩ về vấn đề này. Trong trường hợp không có đủ thông tin, bất kể có suy nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không tìm thấy một câu trả lời.

"Dọn dẹp đi."

Những người giúp việc theo chỉ lệnh của Momonga và cậu quay lại để nhìn vào một bức tường được bao phủ gần như hoàn toàn với gương, chỉ thấy một bộ xương mặc quần áo.

Thấy cơ thể quen thuộc của mình biến thành dạng người ngoài hành tinh này sẽ gây ra một cảm giác khủng khiếp. Tuy nhiên, Momonga cảm thấy hoàn toàn thờ ơ và thậm chí còn không thấy lạ với cơ thể này.

Bởi vì cậu đã chơi Yggdrasil, cậu đã quen với sự hình dáng hiện tại của mình, nhưng đó cũng là một lý do cho sự bình tĩnh của mình.

Cũng giống như vẻ ngoài của mình, có thể tinh thần của cậu cũng đã bị ảnh hưởng.

Đầu tiên, là về những cảm xúc của mình: ngay khi cậu gặp những xúc cảm mạnh mẽ, chúng sẽ lập tức bị gạt đi để cậu bình tĩnh lại, gần giống như bị một cái gì đó đè nén. Một điểm khác là sự không có bất kì loại dục vọng nào cả, cho dù là việc đói hoặc ngủ cũng như thế cả.

Lúc đầu, dường như có một ham muốn tình dục, nhưng ngay cả sau khi chạm vào ngực mềm mại của Albedo, không hề có thêm bất kỳ rung động nào.

Cảm thấy như thể đang bị mất một cái gì đó rất quan trọng, Momonga không khỏi nhìn vào hông của mình:

"Vì không có công dụng thực sự ...... nên nó sẽ biến mất?"

Cậu than nhẹ một tiếng, trong tiếng than mang theo chút thất vọng, nhưng trước khi cậu có thể hoàn thành một nửa của câu nói của mình, cảm xúc này đã hoàn toàn biến mất.

Momonga tin rằng những thay đổi này là cực kỳ hữu ích, đặc biệt là những thay đổi về tinh thần của mình. Có lẽ một Undead hoàn toàn có khả năng chống các cuộc tấn công về mặt tinh thần.

Mặc dù bây giờ Momonga là một kẻ bất tử về cả cơ thể và tinh thần nhưng sâu bên trong cậu vẫn còn sót lại chút tình cảm của con người. Do đó, sẽ có những khoảnh khắc cậu xuất hiện chút cảm xúc, nhưng chỉ cần những cảm xúc này trở nên mạnh mẽ, nó sẽ bị kiềm chế ngay lập tức. Momonga sợ rằng nếu cậu tiếp tục sử dụng thân thể Undead này thì trong tương lai, chút cảm xúc sót lại này sẽ biến mất hoàn toàn.

Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra, cũng chẳng phải là một điều lớn lao gì cả. Mặc kệ thế giới này là như thế nào, dù có mang hình dáng nào đi chăng nữa, Momonga cảm thấy ý chí của mình mình sẽ không thay đổi.

Bên cạnh mình cũng có những NPC như Shalltear. Có lẽ là một Undead cũng không phải là nguyên nhân cho điều này, quá sớm để đi kết luận những việc này.

"--《Create Greater Item》."

Khi Monoga phát động ma pháp, cơ thể của cậu ngay lập tức được bao phủ bởi bộ áo giáp. Giáp được làm bằng thép phát ra ánh sáng màu đen và bên ngoài được trang trí bằng vàng và màu tím, thoạt nhìn giá của nó rất đắt giá. Sau khi mặc nó, Momonga di chuyển một chút để kiểm tra. Mặc dù cơ thể cậu cảm thấy áp lực, nhưng áo giáp không hạn chế chuyển động của bản thân.

Bộ áo giáp được làm rất tốt và được bảo vệ tất cả các phần của cơ thể, làm cho bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy cái xương của cậu.

Giống như trong Yggdrasil, chỉ cần sử dụng một ít ma pháp biến ra vật phẩm là có thể trang bị cho bản thân.

Momonga ngưỡng mộ ma thuật tuyệt vời này, phản ánh trong gương là hình ảnh của một chiến binh uy phong lẫm liệt, hoàn toàn không có chút hình bóng nào của một vị pháp sư cả. Momonga gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nuốt nước bọt mà thực tế không tồn tại của mình. Với một cái nhìn tinh nghịch và vô tội, Momonga nói:

"Ta đi ra ngoài một chút."

"Các thị vệ sẵn sàng bất cứ lúc nào."

Cô hầu gái trả lời ngay lập tức theo phản xạ. Nhưng--

Thứ này bắt đầu thực sự phiền toái đây.

Vào ngày đầu tiên bị theo đuôi bởi một đám thị vệ, cậu cảm thấy khá bí bức; vào ngày thứ hai, cậu bắt đầu làm quen với nó và muốn thể hiện với các vệ sĩ của mình, nhưng khi nó đến ngày thứ ba--

Momonga không thể không thốt ra một tiếng thở dài.

Cho dù đi đến bất cứ nơi nào đi nữa, vệ sĩ đều đi theo cậu. Ngoài ra, mọi người sẽ hành lễ bất cứ khi nào họ gặp cậu. Cảm giác này vô cùng vô vùng khó chịu.

Cậu sẽ có thể chịu đựng được nếu lâu lâu đi bộ xung quanh với các vệ sĩ của mình. Nhưng điều đó là không thể. Bởi vì phải duy trì vai trò của mình như là người cai trị của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cậu không thể lộ ra nửa điểm về sự yếu đuối của bản thân, vì thế dây thần kinh cậu luôn trong tình trạng căng cứng. Đối với một người bình thường như Momonga, điều này khá là mệt nhọc.

Mặc dầu cảm xúc bùng lên sẽ bị đè nén để trở lại bình tĩnh, nhưng một ngọn lửa âm ỉ vẫn râm ran trong lòng cậu.

Hơn nữa, còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp lúc nào cũng đi thật sát bên cạnh, cẩn thận săn sóc cậu. Là một người đàn ông, cậu rõ ràng sẽ thấy hạnh phúc, nhưng sự riêng tư của cậu cũng bị xâm phạm.

Tinh thần mệt mỏi này cũng là một phần của cái chất 'người' trong cậu.

Thống trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đã bị rơi vào trong một tình huống khẩn cấp khi mà tinh thần đang kiệt quệ. Trong một thời điểm quan trọng như vậy, cậu có thể phạm phải một sai lầm chết người.

Cậu cần phải thư giãn một chút.

Sau khi đi đến kết luận này, Momonga mở mắt ra. Mặc dù vẻ mặt không thay đổi, đốm lửa trong mắt trở nên mạnh mẽ hơn.

"Không cần... Ta không muốn bất cứ ai theo, ta chỉ muốn đi một mình."

"Xin Ngài dừng bước, lỡ như Momonga-sama gặp rắc rối nào, chúng thần phải xả thân bảo vệ Ngài, chúng tôi hoàn toàn không thể để cho bất cứ điều gì xảy ra với Momonga-sama."

Sẽ quá nhẫn tâm nếu bỏ qua những cảm xúc của họ - những người muốn hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chủ nhân của mình trong khi cậu chỉ muốn có một chuyến đi bộ thư giãn.

Tuy nhiên, đã được ba ngày kể từ khi xảy ra tình huống bất thường, cũng ít nhất đã 72 giờ trôi qua. Trong cả quãng thời gian này, Momonga đã cố gắng để duy trì thân phận nhà cầm quyền của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, và trái tim cậu đang mòn mỏi mong nghỉ ngơi.

Vì vậy, mặc dù vẫn cảm thấy tiếc cho họ, Momonga đã chuẩn bị một cái cớ:

"...Ta có một việc cần bí mật hành động, vì vậy ta sẽ không cho phép bất cứ ai đi cùng cả."

Một sự im lặng ngắn ngủi.

Momonga cảm thấy giống như một khoảng thời gian dài trôi qua, rồi các maid cuối cùng trả lời:

"Tuân lệnh, xin Ngài đi thong thả. Momonga-sama."

Nhìn cô maid tin vào lý do của mình, Momonga cảm thấy hổ thẹn về sự dối trá của mình, nhưng cậu quyết định chỉ cần bỏ qua cảm giác đó.

Không có gì sai với việc dành chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân cả. Đầu tiên, cậu sẽ tự đi xem phong cảnh bên ngoài. Phải, cậu cần xác nhận bằng đôi mắt của mình rằng Lăng Mộ đã di chuyển đến nơi khác, điều này cực kỳ quan trọng.

Càng nhiều lý do được đưa ra, là vì cậu cảm thấy rằng hành vi hiện tại của mình quá ích kỷ.

Rũ bỏ cảm giác tội lỗi, Momonga kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn của mình.

Nơi cậu đã được dịch chuyển đến một quảng trường lớn. Gần đó là nhiều bia mộ tiêu điều dành cho những di thể, nhưng lúc này thì không có cái xác nào. Sàn nhà được phủ bằng đá vôi đánh bóng sáng loáng và phía sau Momonga là một cầu thang dẫn xuống dưới, dừng lại tại phía trước một cánh cổng lớn dẫn đến tầng đầu tiên Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Các bức tường không có bất kỳ ngọn đuốc, nguồn sáng duy nhất đến từ mặt trăng tỏa ánh xanh và trắng. Sử dụng sức mạnh của chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown, có thể ngay lập tức dịch chuyển đến nơi gần nhất mặt đất, tầng trệt của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Đền Thờ Trung Tâm.

Chỉ cần một vài bước chân đã có thể đi ra bên ngoài. Tuy đích đến ở ngay trước mắt, Momonga không di chuyển vì gặp phải một tình huống bất ngờ.

Momonga thấy một vài bóng dáng lạ lùng. Có ba chủng quái vật, mỗi loại bốn con, tổng cộng lên đến 12 con.

Một trong số chúng trông giống như một con quỷ đáng sợ, nó có một cơ thể có vảy và răng nanh thò ra khỏi miệng của mình, nó còn có móng vuốt sắc nhọn dài trên cánh tay tráng kiệt của mình. Ở phía trước của nó là một đôi cánh đang bốc cháy, tạo ra dáng dấp một con quỷ.

Một loại khác giống như là một con quái vật nữ mặc bộ quần áo da bó sát người với cái đầu quạ đen.

Loại quái vật cuối cùng mặc trên người bộ áo giáp, lộ ra vùng ngực và bụng khỏe mạnh. Nếu nó không được cho các cánh dơi màu đen trên lưng và hai sừng mọc ra từ đầu của nó, bạn sẽ không thể nhìn ra được nó có phải một con quái vật hay không. Mặc dù nó trông rất giống một người đẹp trai nhưng từ đôi mắt của nó, ta có thể thấy một sự ham muốn vô độ.

Tên của chúng là Evillord Wrath, Evillord Lust và Evillord Greed .

Tất cả các con quỷ nhìn vào Momonga, bất động và chỉ nhìn cậu chằm chằm. Với ánh mắt nghiêm trọng làm cho mọi người cảm thấy áp lực.

Chúng là những con quái vật có lv80, những kẻ sinh ra trong tầng Dung Nham thuộc địa phận quản lí của Demiurge, gần cánh cửa đến tầng 8 với trách nhiệm bảo vệ nó. Thông thường các nhiệm vụ bảo vệ ở tầng trệt sẽ những tên lính Undead của Shalltear làm. Tại sao lính của Demiurge lại có mặt ở đây?

Phía sau của bọn họ còn có một bóng đen, mặc dù lúc đầu không nhìn thấy, nhưng chắc chắn đó là một ác ma xuất hiện ở chỗ này ngay từ lúc đầu tiên. Với sự xuất hiện của nó, câu đố cuối cùng đã được giải quyết.

"Demiurge ..."

Bị gọi đúng tên, ác ma lộ ra một cái nhìn ngạc nhiên. Cái nhìn đó có thể được xem như là hỏi "tại sao là chủ nhân của mình lại ở đây" hoặc "con quái vật bí ẩn này là ai?".

Momonga đặt cược vào khả năng đó và di chuyển về phía trước. Nếu cậu dừng bước lại, không bị phát hiện mới là điều kì lạ. Tạm thời cậu tiếp tục đi về phía bức tường, định bỏ qua sự có mặt của những con ác ma này và lướt qua chúng.

Ánh mắt của chúng tập trung vào cơ thể của cậu, nhưng Momonga sử dụng sức mạnh ý chí của mình để trấn áp cơn nhát gan, cậu ưỡn ngực và tiếp tục di chuyển.

Khi khoảng cách giữa hai bên đang dần thu hẹp lại, tất cả những con quỷ đều quỳ một gối để chào đón cậu. Người đứng ở phía trước chào tất nhiên là Demiurge. Động tác này là khá gọn gàng và thanh lịch, như thể anh ta là hiện thân của một hoàng tử.

"Momonga-sama. Ngài định làm gì khi không mang hộ vệ theo bên mình và chỉ có mình ngài tới đây ? Và còn mặc loại trang phục này..."

Bí mật đã ngay lập tức bị lộ.

Demiurge có thể được coi như là người có trí tuệ cao nhất trong các Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, vì vậy bắt thóp là điều dễ hiểu. Nhưng Momonga nghĩ rằng lý do khiến Demiurge nhìn ra là do Momonga đã dịch chuyển tới đây.

Người duy nhất trong Nazarick người có thể tự do sử dụng Cổng Dịch Chuyển, là chủ sở hữu duy nhất của chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown - Momonga.

"Ah... Có rất nhiều lý do. Nếu là Demiurge thì chắc biết lý do tại sao ta đang mặc quần áo như thế này."

Bộ mặt Demiurge bối rói. Sau một vài hơi thở, anh ta nói:

"Xin tha thứ cho thần, thần không hiểu được dự định của Momonga-sama--"

"Hãy gọi ta là Dark Warrior."

"Dark Warrior-sama à..."

Demiurge trông giống như đang muốn nói gì đó, nhưng Momonga đã quyết định bỏ qua. Mặc dù nghe rất khiêm tốn so với các tên của những con quái vật trong game, cái danh xưng này là rất bình thường.

Có một lý do là tại sao cậu muốn Demiurge sửa lại tên của mình. Mặc dù thuộc hạ của Demiurge và cậu là những người duy nhất hiện diện ở đây hiện tại, nhưng nơi này vốn một cửa ra vào, sẽ có nhiều người khác nhau đi qua. Để không để cho họ biết rằng cậu là Momonga nên cậu muốn tránh nhắc đến tên này.

Không biết Demiurge có thể hiểu ý định của cậu đến mức độ nào. Tại thời điểm đó, Demiurge đột nhiên bừng tỉnh trông giống như đã nhận ra điều gì đó.

"Thì ra là thế... Hóa ra đó là những gì đang xảy ra."

Eh? Cái gì?

Momonga không thể không tự hỏi.

Momonga không tài nào đoán được với trí thông minh của Demiurge suy luận ra những gì. Cậu chỉ còn nước toát mồ hôi lạnh không tồn tại từ dưới mũ bảo hiểm của mình, hy vọng rằng anh ta ít nhất có thể nhận ra ý định của mình.

"Ý định của Momon-..... Dark Warrior-sama, cuối cùng thì thần đã hiểu một ít. Đây chắc chắn là một vấn đề của một người cai trị. Nhưng còn việc không có hộ vệ đi theo bảo vệ Ngài, thần không thể ngồi yên. Mặc dù thần biết làm điều này sẽ gây ra một số vấn đề, nhưng thần hy vọng rằng người sẽ thương xót mà cho phép chúng thần theo sau người."

"......Đúng là hết cách. Thôi được, ta sẽ cho phép chỉ một người được theo ta."

Demiurge nở một nụ cười tao nhã.

"Thần rất cảm kích Dark Warrior-sama đã chấp nhận yêu cầu của thần."

"....Chỉ cần gọi ta là Dark Warrior, không cần thêm kính ngữ."

"Làm thế nào chúng thần có thể! Thần hoàn toàn sẽ không tự cho phép mình gọi ngài như thế. Tất nhiên, nếu đó là công việc bí mật, hoặc nhiệm vụ rất đặc biệt hoặc lệnh Ngài đưa ra, thần có thể tuân theo, nhưng trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, không có ai dám xưng hô theo cách đấy với Momonga -sama ... Không, Dark Warrior-sama!"

Nghe bài phát biểu nhiệt tình của Demiurge, Momonga cảm thấy có chút xúc động, và không kìm được phải gật gật đầu. Trong trái tim của mình, cậu nghĩ rằng tự xưng là Dark Warrior sẽ bị người khác giễu cợt khi chọn một tên ngu ngốc như vậy và cậu bắt đầu hối hận vì chọn tên này.

"Thần xin lỗi, Momon ... Dark Warrior-sama, thần đã làm mất thời gian quý báu của Ngài. Vậy, các ngươi ở tại chỗ này chờ lệnh. Ai hỏi thì bảo ta ra ngoài có việc."

"Vâng thưa ngài, Demiurge-sama."

"Đám người hầu đã tán thành rồi. Nào Demiurge, chúng ta đi thôi."

Momonga đi qua Demiurge đang cúi đầu. Ngẩng đầu lên, Demiurge theo sau.

"Tại sao là Momon ... khụ khụ, Dark Warrior-sama ăn mặc kiểu đấy?"

"Không biết, nhưng chắc phải có một vài lý do."

Các Ma tướng mặt ngơ ra vì không hiểu chuyện bị bỏ lại đằng sau.

Đó là không phải vì Momonga sử dụng Cổng Dịch Chuyển mà họ có thể nhìn ra được thân phận của cậu.

Mặc dù Momonga không phát hiện, nhưng tất cả mọi người bên trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, không, Ainz Ooal Gown đều phát ra một loại aura đặc biệt đại diện cho bản thân, các người hầu sử dụng nó để xác định xem người đến có phải là bạn hay không. Hơn nữa, 41 Sáng Tạo Giả ban đầu của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick--hiện tại chỉ còn lại duy nhất Monoga--phát một loại aura đặc biệt bao trùm toàn bộ cơ thể, cho phép các người hầu nhận ra ngay lập tức người cai trị của họ. Cho dù họ có ở xa như thể nào cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ này. Mặc dù Momonga đã khoác toàn bộ cơ thể của mình trong bộ áo giáp, họ không bao giờ nhầm lẫn giữa cậu với ai khác.

Aura của cậu thậm chí còn phân biệt dễ dàng hơn so với những người khác.

Một người nào đó đang đi lên bằng cầu thang dẫn đến tầng đầu tiên của Nazarick.

Xét aura phát ra từ hướng cầu thang, có thể được xác định rằng đó là một Thủ Vệ Tầng.

Hiện ra trước mắt chính là gương mặt xinh đẹp của Tổng Quản Thủ Vệ, Albedo. Thấy cấp trên của Demiurge xuất hiện, tất cả ma tướng đồng loạt quỳ xuống.

Đối với Albedo, việc họ quỳ xuống trước mặt là một việc đương nhiên, cũng không thèm liếc nhìn vào chúng, cô liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Không thấy mục tiêu đang tìm kiếm, Albedo đi về phía Ma tướng và trực tiếp hỏi bọn họ.

"... Ta không thấy Demiurge, hắn ta đã đi đâu?"

"Chuyện này ... Vừa rồi Dark Warrior-sama đã đến, nên Demiurge đã theo Ngài ấy ra ngoài."

"Dark Warrior? .... sama? Ta chưa bao giờ nghe tên đó ... Demiurge đi với người đó? Một người thủ vệ lại theo anh ta ra ngoài? Điều này không phải quá kì lạ sao?"

Các Ma tướng không biết phải làm gì, và chỉ biết nhìn vào nhau.

Albedo nhìn Ma tướng và nở một nụ cười ấm áp.

"Chỉ là một kẻ đầy tớ mà dám che giấu một cái gì đó trước mặt của ta à?"

Cảnh báo ấm áp và dịu dàng của cô làm cho họ rùng mình sợ hãi, các Ma tướng không thể tiếp tục che giấu sự thật.

"Demiurge-sama đã nói rằng Dark Warrior-sama thực ra là người mà chúng ta phục tùng."

".... Momonga-sama đã ở đây!"

Giọn Albedo trầm xuống và Ma tướng bình tĩnh trả lời:

".... Không, tên của người đó là Dark Warrior-sama."

"....Những người hộ vệ đâu ? Chẳng lẽ Demiruge đã nhận được mệnh lệnh từ Momonga-sama? Nhưng ta có một cuộc hẹn với Demiurge và hắn không thể biết rằng Momonga-sama sẽ đến đây, phải không? Mà quên đi, hãy để chuyện này sang một bên. Trước tiên, ta phải chuẩn bị nhanh quần áo và tắm rửa đã!"

Albedo chạm vào quần áo của mình.

Làm việc không ngừng nghỉ đã làm bẩn quần áo của cô, tóc thì rối lại với nhau, cánh cũng vậy.

Tuy nhiên, một chút vết bẩn đối với mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành Albedo chẳng làm giảm đi vẻ đẹp của cô một chút nào nào. Tựa như sắc đẹp cô có một triệu điểm và chỉ bớt đi một. Nhưng với Albedo, điều này không chấp nhận được và cô sẽ không cho phép người cô yêu nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng này.

"Phòng tắm .... ở chỗ của Shalltear phải không? .... có thể sẽ gặp một số hoài nghi .... Nhưng tạm thời ta sẽ chịu đựng một chút. Các ngươi, đi đến phòng của ta và mang đến đây một số quần áo! Nhanh lên!"

Lúc này một trong các ma tướng - Ma tướng của sự ghen tị nói với Albedo.

".... Albedo-sama, tuy thất lễ, song trang phục hiện tại của người hẳn là tương đối tốt không?"

".... Người nói cái gì?"

Albedo dừng lại và giận dữ trả lời. Cô tin rằng con ma tướng này muốn cô trông bẩn thỉu khi cô đến gặp Momonga.

".... Không, tôi chỉ nghĩ rằng Albedo-sama là một người xinh đẹp, nếu Người cho thấy rằng Người đã chăm chỉ thực hiện mệnh lệnh của Ngài ấy, có thể sẽ để một ấn tượng tốt. Cuối cùng, nó chẳng phải sẽ có lợi cho Albedo-sama ư?"

Các Ma tướng khác cũng đưa ra lời khuyên--"Đợi Albedo-sama tắm rửa xong và mặc quần áo xuất hiện trước mặt của Momonga-sama ... Dark Warrior-sama, ai mà biết mất bao nhiêu thời gian. Bỏ lỡ một cơ hội như vậy, đó không phải là một điều đáng tiếc sao?"

"Hmm--"

Albedo trầm ngâm. Những gì họ nói quả không sai.

"Điều đó cũng có lý... .. Có lẽ lâu lắm không được gặp ngài nên ta hơi khích động. Sau 18 giờ ròng ta mới có thể nhìn thấy Momonga-sama, ngươi không nghĩ rằng 18 giờ là quá dài ư?"

"Có, nó quá dài."

"Ta muốn thành lập một hệ thống điều hành càng sớm càng tốt và trở về bên Momonga-sama .... không nên tốn thêm thời gian ở đây nữa, ta cần phải nhanh chóng đi tìm Momonga-sama. Ngài ấy đang ở đâu?"

"Chúa tể vừa đi qua cánh cửa đó."

"Ở đây?"

Mặc dù Albedo đã trả lời một cách lạnh lùng nhưng khuôn mặt cô nở một nụ cười dễ thương, vỗ đôi cánh của mình. Cô nhanh chóng bước qua những ma tướng.

Bỗng tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Albedo hỏi ma tướng một lần nữa:

"Ta hỏi lại: ăn mặc như thế này đi gặp Momonga-sama sẽ cải thiện ấn tượng của Ngài về ta sao?"

Rời khỏi ngôi đền, trước mắt Monoga là một cảnh tượng đẹp không thể miêu tả được. Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick có diện tích khoảng 200 mét vuông. Nó được bao quanh bởi tường bảo vệ dày 6 mét với một lối vào ở phía trước và phía sau.

Những bãi cỏ trong nghĩa trang đã được cắt ngắn lại, tạo một bầu không khí tươi mát. Nhưng mặt khác, nghĩa trang có nhiều cây đại thụ với cành lá rậm rạp, bóng của nó bao phủ toàn bộ khu vực tạo âm hưởng ảm đạm, tối tăm. Ngoài ra còn có rất nhiều ngôi mộ trắng hếu bị sắp xếp lộn xộn.

Cỏ được tỉa ngay ngắn cùng các ngôi mộ mất trật tự tạo ra một cảm nhận rõ ràng về khác biệt. Không chỉ có vậy, nơi này có những tượng chạm khắc của các thiên thần và nữ thần nằm rải rác cùng với tác phẩm nghệ thuật khác. Loại thiết kế sắp đặt kiểu này làm ai nhìn qua cũng phải nhíu mày.

Ngoài ra, ngoại trừ bốn miếu thờ nhỏ nằm ở bốn góc của nghĩa trang còn có một ngôi đền lớn ở trung tâm với bức tượng cao 6 mét của một chiến binh được vây quanh bởi các binh sĩ.

Cái đền trung tâm này chính là lối vào của các Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Momonga đứng ở đầu các bậc thang làm từ đá nham thạch và lặng lẽ nhìn cảnh quan ở phía xa.

Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick được đặt tại Hel Heim, đó là một thế giới lạnh với màn đêm vĩnh cửu. Bởi vì đêm vĩnh cửu, không khí khá âm trầm và bầu trời sẽ luôn luôn được che bởi những đám mây đen dày đặc. Nhưng khung cảnh ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt.

Trước mắt của cậu là bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Momonga nhìn lên bầu trời và thở dài một tiếng cảm xúc, không ngừng lắc đầu như thể cậu không thể tin những gì đang nhìn thấy.

"Có thể làm điều này trong một thế giới ảo ... Điều này thực sự là tuyệt vời .... Không khí ở đây thật trong lành và không có dấu vết của ô nhiễm trong khí quyển. Những người được sinh ra trong thế giới này sẽ không cần tim phổi nhân tạo..."

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một bầu trời trong vắt như thế này.

Momonga muốn sử dụng phép thuật, nhưng đã bị cản trở bởi cậu đang mặc áo giáp. Một số class pháp sư có chút kỹ năng đặc biệt và một trong số đó là kĩ năng phát động ma pháp trong khi mặc áo giáp, nhưng Momonga chưa từng học qua kỹ năng đó. Vì vậy, áo giáp mà cậu đang mặc ngăn cản khả năng sử dụng ma thuật. Ngay cả khi nó là giáp được tạo ra bằng phép thuật, cũng không thể sử dụng phép thuật khi mặc nó. Trong khi mặc áo giáp, chỉ có năm loại phép có thể được thi triển ra. Đáng tiếc là các ma pháp Momonga muốn sử dụng không nằm trong năm loại này.

Momonga vươn bàn tay mình vào không trung và lấy ra một vật phẩm. Đó là một chiếc vòng cổ có hình dáng của đôi cánh.

Đeo vòng cổ, cậu tập trung ý thức của mình vào chiếc vòng, kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn bên trong nó.

《Fly》

Thoát khỏi trói buộc của lực hấp dẫn, Momonga từ từ bay lên trên bầu trời. Cậu không ngừng tăng tốc độ, phóng lên theo một đường thẳng tắp.

Mặc dù Demiurge vội vã đuổi theo, Momonga hoàn toàn không để ý đến, và tiếp tục bay lên cao. Vô tình cậu bay lên cao vài trăm mét.

Sau đó Monoga từ từ giảm tốc độ xuống và cởi mũ giáp của mình ra, không nói một lời nào cả - Không, từ lúc nhìn vào thế giới này, cậu không nói nên lời.

Ánh sáng xanh trắng từ mặt trăng và các ngôi sao xua tan bóng tối trên mặt đất. Ở trong những gió làn gió thổi nhẹ, những cánh đồng cỏ lắc lư trông giống như một thế giới đang tỏa sáng. Vô số ngôi sao trên bầu trời với mặt trăng và các hành tinh phát ra hào quang chói lọi rực rỡ, điểm thêm cho phong cảnh trên mặt đất.

Momonga không khỏi cảm thán:

"Thật đẹp ... Không, đẹp không đủ để nói về điều này .... Ta không hình dung ra được mặt Blue Planet-san sẽ thế nào nếu anh ta thấy điều này..."

Một thế giới không có không khí, nước, đất bị ô nhiễm.

Momonga nghĩ về bạn đồng hành của mình, suy nghĩ về khi anh ta xuất hiện tại buổi offline, anh ta đã được khen là một người lãng mạn, trên khuôn mặt trông như đá tảng của anh nở một nụ cười - một người đàn ông ấm áp và nhẹ nhàng, yêu cả bầu trời đêm.

Không, những gì anh ấy thích chính là thiên nhiên. Anh yêu thiên nhiên mặc dù nó sẽ bị ô nhiễm và những cảnh đẹp sẽ bị biến mất. Bởi vì anh muốn được chiêm ngưỡng một khung cảnh đã không còn tồn tại trong thực tế, anh ấy bắt đầu chơi Yggdrasil. Anh cũng đã dành nhiều thời gian của bản thân vào công việc phác thảo và thiết kế tầng sáu, đặc biệt là bầu trời đêm, từ đó tạo ra thế giới lý tưởng của mình.

Với một người yêu thiên nhiên như vậy, khi nói về thế giới tự nhiên, câu chuyện trở nên đặc biệt lý thú. Suýt nữa thì gọi là quá cuồng nhiệt.

Nếu anh ta nhìn thấy thế giới này, không biết sẽ hưng phấn như thế nào, chắc anh sẽ dùng chất giọng dõng dạc và trầm thấp thảo luận về việc này.

Momonga thực sự muốn nghe kho kiến thức sâu sắc từ một người bạn cũ của mình, Blue Planet, người cậu rất nhớ. Cậu nhẹ nhàng nhìn về phía bên cạnh mình.

Tất nhiên không có ai bên cạnh. Không thể nào.

Momonga nghe tiếng vỗ cánh, và hình dạng thay đổi của Demiurge xuất hiện trước mắt.

Trên lưng có một đôi cánh màu đen. Khuôn mặt con người anh cũng biến khuôn mặt của một con ếch. Đây là hình thức bán ác ma của Demiurge.

Một số các chủng tộc dị hình có thể biến đổi thành các hình dáng khác nhau. Trong Nazarick, cả Sebastian và Albedo có hình dạng khác nhau.

Mặc dù rất phiền toái để học biến thành hình thù đặc trưng của các chủng tộc nhưng nó vẫn nổi tiếng trong một thời gian dài bởi vì ai cũng muốn giống như một boss trùm cuối cùng với nhiều sự biến hóa dị hình từ vài tộc dị hình. Rất nhiều người thích những chủng tộc hiếm, nhưng chỉnh vài thiết lập đặc biệt như nhân loại hoặc bán nhân loại tạo ra một số điểm yếu, bù lại dị hình hóa sẽ có một số khả năng đặc biệt.

Momonga nhìn hình dạng biến đổi của Demiruge rồi lại nhìn về các vì sao trên bầu trời, giống như đang nói chuyện với những người bạn của mình, những người không ở đây, Momonga thở dài:

"....Thậm chí chỉ dựa vào mặt trăng và các vì sao có thể nhìn thấy phong cảnh .... Thật khó thể tin rằng đây thực sự là thế giới thực. Blue Planet-san .... sự tỏa sáng của bầu trời giống như tráp châu báu."

"Có lẽ là như vậy. Vẻ đẹp của thế giới này giống như là đá quý được tạo ra chỉ để trang trí cho Momon--Dark Warrior-sama."

Demiurge tung những lời nịnh hót.

Câu nói bất ngờ dường như đến từ sự ảo tưởng của người kia, làm Momonga cảm thấy một chút tức giận. Tuy nhiên nhìn vào một khung cảnh như vầy, sự giận dữ nhanh chóng biến mất.

Hơn nữa, sau khi nhìn xuống thế giới này, cậu cảm thấy như thể nó là rất nhỏ. Trong trái tim của mình, cậu bắt đầu nghĩ rằng việc tiếp tục hành động như một chúa tể tà ác có lẽ một ý tưởng khá tốt.

"Nó thật sự là đẹp. Những ngôi sao này đã có nghĩa là để trang trí cho ta eh ... Có lẽ nó là như vậy. Ta sẽ trị vì nơi đây để có được tráp ngọc vô chủ này."

Momonga chìa tay ra trước mặt và nắm lại. Các ngôi sao trên bầu trời dường như rơi vào tay cậu. Tất nhiên, đó là vì các ngôi sao đã bị chặn bởi bàn tay của cậu. Momonga nhún vai trước thái độ trẻ con của mình, quay về phía Demiurge và nói:

".... Không, đây không phải là một cái gì đó mà ta được phép độc chiếm. Có lẽ nó nên được sử dụng để trang điểm Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick--Ainz Ooal Gown của ta và bạn bè."

"...Một bài phát biểu thật sự truyền cảm. Nếu Ngài muốn, thần sẽ ngay lập tức dẫn đầu quân đội của Nazarick và lấy hòm châu báu này. Có thể dâng tặng món quà này cho Momonga-sama kính yêu, sẽ là vinh dự lớn nhất của Demiurge."

Trước hành động khoa trương của Demiurge, Momonga cười nhẹ.

Suy nghĩ về việc liệu Demiurge có phải cũng đắm mình trong bầu không khí này.

"Bây giờ chúng ta không biết về các loại sinh vật sống trong thế giới này, vì thế ta chỉ có thể chỉ ra những sai lầm của ý tưởng của ngươi. Sự hiện diện của chúng ta ở đây là vô cùng nhỏ.Tuy nhiên, chinh phục thế giới là một ý tưởng rất thú vị."

Chinh phục thế giới sẽ là một điều chỉ những kẻ bất lương nói, những kẻ xuất hiện trong chương trình truyền hình của trẻ em.

Thực tế, không dễ dàng để thâu tóm thế giới. Vấn đề sẽ nảy sinh, ví dụ như luật và trật tự phải được duy trì để ngăn chặn cuộc nổi loạn, phải có sự thống nhất giữa các quốc gia, v.v. Nghĩ về mỗi một trong số những điều này, ý tưởng nắm gọn thế giới sẽ nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn.

Mặc dù Momonga đã nhận thức đầy đủ về những điều này, cậu vẫn nói về mong muốn chinh phạt nơi đây. Bởi vì sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, mong muốn non dại của cậu đã được lên ngòi. Ngoài ra, vì phải giữ vững vai trò lãnh đạo guild Ainz Ooal Gown khét tiếng, cậu vô tình thốt ra một số câu nói ngây ngô.

Ngoài ra, còn có một lý do khác.

".... Urbet-san, Luci★Fer-san, Variable Talisman-san, Beruriba-san ...".

Nhiều lần cậu cùng với các thành viên của guild đã nói đùa rằng "chúng ta sẽ cùng nhau thu phục thế giới của Yggdrasil".

Cậu biết rằng Demiurge là người thông minh nhất trong Nazarick, vì vậy hẳn sẽ hiểu rằng nói về chinh phục thế giới chỉ là một trò vô nghĩa của con nít.

Nếu như Momonga biết sau lưng rằng Demiurge đang biểu hiện cái mặt một con ếch thì cuộc trò chuyện đã không kết thúc ở đó.

Momonga không nhìn Demiurge, chỉ phóng tầm mắt về đường chân trời cùng các vì sao.

".... Một thế giới mới. Nhưng trong thế giới này ...sao chỉ có mình ta? Các thành viên khác của guild có tới đây chưa?"

Mặc dù không thể tạo ra một nhân vật thứ hai trong Yggdrasil, đối với những người đã từng bỏ game, nếu là ngày cuối cùng có lẽ sẽ tạo một nhân vật mới để đăng nhập game. Có thể Herohero đã trở lại trong thời điểm server đóng cửa.

Kết luận cuối cùng, Momonga có mặt tại đây là một tình huống bất thường. Nếu điều này gây ra do một số hiện tượng lạ, có thể những người chơi khác cũng có khả năng đã bị mắc kẹt trong thế giới này, giống như cậu vậy.

Mặc dù cậu không thể liên lạc với họ bằng cách sử dụng 《Message》,có thể là do nhiều yếu tố khác. Ví dụ, đang ở trên một lục địa khác nhau, hoặc hiệu ứng của một số loại phép thuật.

".... Đã thế thì .... Nếu ta để cho cả thế giới biết về cái tên Ainz Ooal Gown ..."

Nếu bất kỳ người bạn nào của cậu ở thế giới này, họ có thể nghe về nó. Và họ chắc chắn sẽ đến nơi này. Momonga tin tưởng tình bạn của cậu.

Đắm mình trong những suy nghĩ của bản thân, Momonga đột nhiên quay lại nhìn Nazarick, và vừa vặn trông thấy một kì quan.

Mặt đất khoảng một trăm mét ngoài xung quanh Nazarick mặt đất xuất hiện các làn sóng như sóng biển. Các gợn sóng không ngừng xuất hiện từ các vết nứt nho nhỏ và di chuyển chậm theo một hướng nhất định. Nó bắt đầu tập hợp lại, cuối cùng tạo một ngọn đồi nhỏ chặn trước cửa Nazarick.

Các làn sóng đất vỗ vào bức tường của Nazarick, bắn tung tóe ra mọi phía giống như một cơn sóng thần đánh từ mọi hướng.

"......《Earth Surf》 .Hình như không chỉ sử dụng skill thuần túy, mà còn dùng kỹ năng của class để tăng diện tích hiệu quả..."

Momonga bội phục, thấp giọng nói thầm. Trong Nazarick, chỉ có một người có khả năng kỳ diệu như vậy.

Không hổ là Mare. Có vẻ nhiệm vụ che giấu các bức tường cho đứa nhóc đó thật sự một lựa chọn tốt.

"Vâng, ngoài Mare ra, cũng sẽ phái những Undead cùng Golem không biết mệt để trợ giúp. Nhưng tiến độ quá chậm và không theo kế hoạch cho lắm. Sau khi di chuyển đất thì nơi này nhiều chỗ lõm và phải trồng cây để che giấu chúng. Điều này sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc Mare..."

".... che giấu các bức tường của Nazarick sẽ mất một thời gian rất dài, vấn đề chúng có bị phát hiện khi đang trong quá trình xây dựng không. Tình hình an ninh xung quanh ở đây ra sao?"

"Các giai đoạn đầu của hệ thống cảnh báo sớm đã hoàn thành. Nếu có bất kỳ cuộc xâm lăng của sinh vật có trí tuệ trong vòng bán kính 5 km, chúng sẽ không phát giác được rằng minhđã bị phát hiện."

"Rất tốt. Nhưng ...hệ thống cảnh báo cũng được thực hiện bởi các người hầu?"

Sau khi nghe được xác thực của Demiurge, chỉ là phòng ngừa trong mọi trường hợp, Momonga cảm thấy việc xây dựng một mạng lưới cảnh báo là thích đáng.

"...Về việc xây dựng hệ thống, ta có một ý tưởng. Hãy xây dựng nó như thế này."

"Vâng thưa ngài. Sau khi trao đổi với Albedo, chúng thần sẽ kết hợp cùng nhau. Vâng, Dark Warrior-sama--"

"--Thôi đủ rồi, Demiurge. Gọi ta là Momonga là được rồi."

"Thần đã hiểu... Thần có thể hỏi dự định tiếp theo Momonga-sama là gì không?"

"Ta có kế hoạch đến thăm Mare và tặng đứa nhóc một phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo ..."

Demiurge nở một nụ cười. Đó là một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác với những gì người ta dự đoán từ một con quỷ.

"Nhận được sự hỏi thăm trực tiếp từ Momonga-sama sẽ đã là một phần thưởng tuyệt vời ... Điều này ... Vô cùng xin lỗi, nhưng thần đột nhiên nhớ đến việc thần cần phải làm. Còn vị trí Mare..."

"Không có vấn đề gì. Đi đi, Demiurge."

"Thần xin cảm tạ, Momonga-sama."

Khi Demiurge vừa bay đi, Momonga cũng bắt đầu hạ xuống mặt đất, và một lần nữa đội mũ bảo hiểm của mình lên. Tại điểm đến của cậu là một Dark Elf, người này nhận ra một cái gì đó và ngước đầu nhìn lên bầu trời--Khi trông thấy Momonga, cậu lập tức giật mình. Vừa chờ Momonga tiếp đất thành công, Mare vội vã chạy qua. Váy cậu phất phới trong gió.

Một chút có thể bị thấy được. Không, Momonga hoàn toàn không muốn nhìn thấy, cậu chỉ là tò mò về những gì đã được mặc bên dưới.

"Momo-Momonga-sama, vinh dự cho thần khi ngài đích thân đến đây."

"Eh.... Mare không cần phải sợ hãi như vậy, từ từ là tốt rồi. Nếu ngươi không quen với việc đó, không cần phải quá cung kính... Tất nhiên là những lúc riêng tư."

"V-việc này thần không thể làm được, làm sao mà không sử dụng kính ngữ với ngài được chứ... Thậm chí chị gái của thần sẽ không bao giờ làm như vậy. Sẽ rất vô lễ ạ."

Mặc dù cậu không muốn mấy đứa con nít tôn kính mình như vậy:

"Uhm, Mare. Nếu ngươi kiên trì như vậy thì ta cũng không phản đối nữa. Tuy nhiên, ta muốn các ngươi biết rằng ta không bao giờ ép phải làm thế."

"Vâ.. Vâng! .... Nh-nhắc mới thấy, Momonga-sama tại sao ngài lại đến đây? Ch-chẳng lẽ thần đã làm sai điều gì......?"

"Không hề có chuyện đó Mare. Ta đến đây trao phần thưởng cho ngươi."

Biểu hiện của Mare từ lo lắng và sợ hãi bị mắng trở thành ngạc nhiên.

"Công việc mà Mare hiện đang làm là vô cùng quan trọng, bởi vì những người của thế giới này có thể lv100 hoặc còn cao hơn vậy. Nếu gặp những đối thủ này, cho dù có các mạng lưới cảnh báo, vẫn cần giấu đi lăng mộ của Nazarick để tránh bị phát hiện. Đây là một vấn đề hệ trọng."

Mare liên tục gật đầu đồng ý.

"Vì vậy, Mare, ta muốn cho ngươi biết rằng ngươi đang làm việc rất hoàn hảo và thỏa mãn ý ta. Ủy thác công việc này cho ngươi, làm cho ta cảm thấy rất yên tâm."

Đấy chính là kinh nghiệm của Mononga học được từ việc giao tiếp trong xã hội, cấp trên phải khen ngợi cố gắng của cấp dưới.

Tất cả các thủ vệ giả đều đánh giá cao về Momonga, vì vậy để duy trì lòng trung thành của họ, Momonga cũng phải đánh giá rất cao về công việc của họ.

Nếu thủ vệ giả và các NPC do guild tạo ra, cảm thấy bị phản bội và thất vọng sau khi cố gắng để duy trì một hiệu suất tuyệt hảo, đấy sẽ là thất bại của Momonga trong vai trò một nhà lãnh đạo. Đó là lý do tại sao cậu luôn luôn phải chú ý, và duy trì thái độ của một người thống trị ở trước mặt họ.

"... Ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của ta, đúng không Mare?"

"Vâng! Momonga-sama!"

Mặc dù cậu nhóc đã mặc quần áo con gái, nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Mare bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là nam giới.

"Rất tốt, vì những thể hiện trong công tác của ngươi, ta sẽ dành cho ngươi một món quà."

"L-làm sao có thể! Đây là chức trách của thần!"

"...Chiếu theo hiệu suất công việc của ngươi, phần thưởng là điều đương nhiên."

"Không, không! Lý do duy nhất của chúng thần để tồn tại là để phục vụ các Sáng Tạo Giả, vì cố gắng trong công việc là điều thần phải làm!"

Với kiểu thảo luận tới lui này, các ý kiến được đưa ra sẽ không bao giờ giống nhau, do đó Momonga đã đưa ra một thỏa hiệp:

"Còn như này thì sao. Với một phần thưởng này, ta hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục trung thành với ta, thế không còn vấn đề nữa, phải không?"

"Thực, thực sự không có vấn đề sao?"

Với thái độ mạnh mẽ, Momonga lấy ra phần thưởng--Đó là một chiếc nhẫn.

"Momo-, Momonga-sama ... Ngài cầm nhầm phần thưởng...!"

"Không--"

"--Không ạ! Đó là chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown, chỉ có các Sáng Tạo Giả mới có thể nắm giữ nó! Thần không thể nhận một phần thưởng như vậy."

Mare sợ hãi vì phần quà bất ngờ, và Momonga cũng rất ngạc nhiên trước phản ứng của đứa nhóc.

Thật vậy, chiếc nhẫn chỉ dành cho thành viên tận tuỵ của guild sử dụng, chỉ có một trăm chiếc nhẫn đặc biệt này. Những chiếc nhẫn được phát cho 41 thành viên của guild, nên còn 59 chiếc khác--Không, 58 chiếc nhẫn không có ai sở hữu. Đây thực sự là một món đồ giá trị, nhưng lấy nó làm một phần thưởng, tức hy vọng nó sẽ hữu ích.

Để trấn an Mare có ý định chạy trốn, Momonga long trọng nói với Mare:

"Bình tĩnh nào, Mare."

"Không, không, không thể nào ạ! Làm sao thần có thể nhận được chiếc nhẫn mà chỉ có những người thống trị chí tôn mới có thể sở hữu--"

"Hãy suy nghĩ một cách bình tĩnh Mare. Trong Lăng Mộ của Nazarick, không có khả năng dịch chuyển tức thời sẽ gây rất nhiều bất tiện."

Nghe điều này, Mare từ từ bình tĩnh lại.

"Ta hy vọng rằng trong trường hợp có một cuộc tấn công của địch, mỗi thủ vệ giả có thể hành động như một người chỉ huy cho mỗi tầng, tới lúc đó đó, nếu không thể tự do dịch chuyển hoặc chạy trốn, thì sẽ rất khó coi; đó là nguyên do ta trao chiếc nhẫn này cho ngươi."

Momonga cầm chiếc trong tay đưa lên cao. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn dường như phát ra một tia sáng rực rỡ.

"Mare, ta cảm thấy rất hài lòng về sự trung thành của ngươi. Ta biết tại sao, là một người thuộc hạ, ngươi sẽ không muốn chấp nhận chiếc nhẫn đại diện cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu ngươi hiểu được cảm xúc của ta thì hãy chấp nhận mệnh lệnh của ta và nhận chiếc nhẫn này."

"Nh-nhưng, tại sao lại là thần .... Những thủ vệ giả khác có được nhận...?"

"Mặc dù ta dự định sẽ trao một cái cho mỗi bọn họ, ngươi sẽ là người đầu tiên. Bởi ta rất hài lòng với công việc của ngươi, nếu ta đưa nó cho những người không làm gì thì giảm giá trị chiếc nhẫn này. Ngươi muốn chiếc nhẫn này mất giá trị không?"

"Không-, thần sẽ không bao giờ dám làm vậy!"

"Thế thì, hãy nhận lấy nó, Mare. Sau khi có chiếc nhẫn này, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ cho cả Nazarick và ta."

Mare lo lắng mở rộng bàn tay của mình, và từ từ đón nhận chiếc nhẫn.

Thấy Mare làm điều này, Momonga cảm giác có lỗi. Ngoài việc đưa chiếc nhẫn như là một món quà, cậu có vài lí do ích kỉ.

Nếu những người khác đều có thể dịch chuyển, Momonga sẽ khó bị phát hiện hơn lúc sử dụng dịch chuyển.

Khi Mare đeo Ring of Ainz Ooal Gown, ngay lập tức nó thay đổi kích thước để phù hợp với ngón tay thanh mảnh của Mare. Mare nhìn không chớp mắt vào chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, thư giãn một chút và thở dài. Sau đó, cúi đầu thật sâu và nói với Momonga ...

"Momonga-sama, tạ-, tạ ơn ngài rất nhiều vì đã cho thần món quà này ... Từ bây giờ, thần sẽ làm việc chăm chỉ hơn để không phụ sự mong đợi từ Momonga-sama!"

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi, Mare."

"Vâng!"

Mare kiên quyết trả lời, khuôn mặt trẻ con thể hiện một quyết tâm vững chắc.

Người thiết kế Mare, Bukubuku Chagama-san, tại sao anh lại làm cho đứa nhóc mặc loại quần áo này?

Là để tạo ra một sự tương phản với trang phục của Aura hoặc có lý do khác?

Ngay khi Momonga đang suy nghĩ về điều này, Mare hỏi một câu.

"Xin-, Xin hỏi Momonga-sama ... Tại sao ngài thành như này?"

"... Eh, cái này sao..."

Bởi vì cậu muốn trốn đi--Tất nhiên là không thể nói như vậy được

Mare nhìn lên với đôi mắt long lanh, dõi theo Momonga đang gặp khó khăn. Làm thế nào cậu sẽ có thể lừa dối? Nếu thất bại, thì việc cậu luôn cố gắng tạo sự uy nghiêm của người cai trị coi như đổ sông đổ bể. Không có thuộc hạ nào chấp nhận việc người mình phục vụ tận tâm muốn trốn đi cả. Momonga đã cố gắng kiếm một cái cớ, nhưng không thể nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng đúng lúc này một giọng nói cất lên phía sau họ.

"Rất đơn giản, Mare."

Quay đầu lại, Momonga bị hớp hồn ngay lập tức.

Cô ấy có thể được xem như đứng dưới ánh trăng, tựa hóa thân của sắc đẹp. Ánh trăng xanh trắng chiếu rọi làm cho cô ấy giống một nữ thần hạ phàm. Đôi cánh màu đen của cô đập nhẹ, thổi một luồng gió phía trước của họ.

Đó là Albedo.

Mặc dù Demiurge cũng đã đến, vì vẻ đẹp của Albedo, Monoga đã không nhận thấy sự hiện diện của Demiurga.

"Momonga-sama mặc áo giáp để che giấu thân phận của Ngài, để tránh gián đoạn công việc của bất cứ ai. Nếu họ nhìn thấy khi Momonga-sama đến, tất cả mọi người sẽ dừng lại những gì họ đang làm và cúi chào. Tuy nhiên, Momonga-sama không muốn can thiệp vào công việc của tất cả mọi người và đó là lý do tại sao Ngài ăn mặc như Dark Warrior."

Có phải vậy không, Momonga-sama?

Nghe câu hỏi của Albedo, Momonga ngay lập tức gật đầu:

"Quả nhiên là Albedo, đoán được ý định của ta."

"Thân là Tổng Quản Thủ Hộ Giả, chuyện này là đương nhiên. Không, ngay cả khi thần không phải là người chỉ huy, thần tin rằng thần vẫn sẽ có thể hiểu được trái tim Momonga-sama."

Mỉm cười, Albedo cúi chào thật sâu, trong khi mặt Demiurge tỏ vẻ khó hiểu.

Mặc dù anh ta cũng không đồng ý với cô nhưng không có cách nào để xóa tan hiểu lầm của cô ấy.

"Thì ra là như thế ..."

Mare tỉnh ngộ sau khi nghe lời giải thích.

Nhìn vào ánh mắt hướng về Mare của cô, Momonga thấy một điều không thể tin được. Albedo đột nhiên mở to mắt, như thể sắp rơi khỏi tròng vậy, và giật giật nhìn vào ngón tay của Mare.

Đang lúc Momonga bắt đầu suy nghĩ về nó, khuôn mặt Albedo trở lại vẻ đẹp ban đầu của mình, cứ như cảnh tượng trước chỉ là một ảo giác.

"...Có gì không ổn à?"

"À, không, không có gì... Vậy thì, Mare, xin lỗi đã làm phiền ngươi. Hãy tiếp tục công việc của ngươi sau khi nghỉ ngơi một chút."

"Vâ-, Vâng! Sau đó, Momonga-sama, thần xin phép rời đi trước."

Momonga gật đầu, sau đó Mare xoa xoa ngón tay lên chiếc nhẫn.

"Giờ mới để ý, tại sao Albedo lại ở đây?"

"Vâng, bởi vì thần nghe tin từ Demiurge rằng Momonga-sama đang ở đây, nên thần quyết định đến chào ngài. Thần xin lỗi khi mà người phải nhìn thấy hình dáng bẩn thỉu của thần."

Nghe thấy từ bẩn, Momonga nhìn sang Albedo, nhưng chẳng thấy bẩn ở đâu cả. Mặc dù có một chút bụi bặm trên quần áo của cô, nó hoàn toàn không làm giảm đi vẻ đẹp của cô.

"Không có gì Albedo, sắc đẹp của ngươi sẽ không bị mất vẻ chói ngời bởi thứ thế này. Tất nhiên, khiến một người mỹ nữ chạy khắp nơi như vầy, ta cũng cảm thấy không tốt. Nhưng hiện nay, tình hình là khá nghiêm trọng, nên tha thứ cho ta. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì Nazarick."

"Chỉ cần là lệnh Momonga-sama, vất vả thế nào cũng không thành vấn đề!"

"Cảm ơn vì sự cống hiến của ngươi. Đúng rồi ... Albedo, ta muốn đưa vật này cho ngươi."

"... Thưa... là gì?"

Khiêm tốn cúi đầu, Albedo hỏi bằng một giọng kìm nén. Momonga lấy ra một chiếc nhẫn và tất nhiên đó là Ring of Ainz Ooal Gown.

"Là Tổng Quản Thủ Hộ Giả, ngươi chắc chắn sẽ cần đến vật này."

"...Thần vô cùng cảm tạ Ngài."

Phản ứng của cô khác nhau rất nhiều từ Mare, vì vậy Momonga cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng sau đó cậu ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.

Khóe miệng Albedo của bắt đầu co giật, khuôn mặt của cô thay đổi liên tục. Đôi cánh của cô cũng run rẩy không ngớt và đó là bởi vì cô cố không vung đôi cánh của mình. Nhận được chiếc nhẫn--cô vồ chặt lấy nó--cô bắt đầu run run. Cho dù là một tên ngốc cũng có thể nhận ra sự phấn khích của cô.

"Hãy phát huy lòng trung thành của ngươi. Về phần Demiurge......Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lần sau."

"Thần đã hiểu, Momonga-sama. Thần sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thể được trao thưởng chiếc nhẫn vĩ đại này."

"Phải rồi. Bây giờ việc ta muốn đã hoàn tất, ta nên trở lại tầng 9 trước khi bị nhắc nhở mới được."

Thấy Albedo và Demiurge cúi đầu đáp lại, Momonga kích hoạt chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown và bắt đầu dịch chuyển.

Ngay khi cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi, có một âm thanh giống như tiếng của một cô gái hét lên rằng "Hú ra!", nhưng vì Albedo sẽ không bao giờ biểu hiện hoang dại như vậy, Momonga chỉ cho rằng cậu đã nghe nhầm.

Phần 2

Ngoại ô của làng ngày càng gần hơn.

Trong khi chạy, Enri nghe những tiếng kim loại chạm vào nhau liên miên.

Với lời cầu nguyện, cô nhìn lại và nhìn thấy tình huống xấu nhất. Một kị sĩ đang ở ngay sau chị em Enri.

Chỉ cần thêm một chút hắn ta sẽ bắt kịp với họ.

Enri kìm nén ước muốn nguyền rủa lúc này, cô không còn chút sức lực nào còn lại để lãng phí.

Hơi thở của cô ngày càng dồn dập, tim cô đập mạnh như thể như sắp nổ tung ra vậy và chân cô lẩy bẩy không ngừng. Có lẽ không lâu nữa cô sẽ sức cùng lực kiệt, không thể chạy tiếp được nữa.

Nếu chỉ một mình, cô có thể đã từ bỏ hy vọng sống sót và đứng lại chấp nhận số phận.

Nhưng nắm tay em gái của mình đã cho Enri một động lực để tiếp tục chạy trốn đến tận lúc này.

Đúng vậy, tất cả vì muốn cứu em gái, Enri vẫn tiếp tục chạy.

Trong khi chạy, cô liên tục nhìn lại phía sau.

Khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi. Mặc dù kị sĩ mặc áo giáp, nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh. Đó chính là sự khác biệt giữa một người lính được đào tạo bài bản và một cô thôn nữ bình thường.

Enri cảm thấy cơn lạnh bò xuống cột sống. Nếu điều này tiếp tục ... Cô sẽ không thể mang theo em gái chạy thoát an toàn được.

--Buông tay đi.

Những lời này vang lên trong đầu Enri.

--Nếu ngươi chỉ có một mình thì đã có thể trốn thoát.

--Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở đây?

--Tách ra chạy trốn không chừng sẽ an toàn hơn.

"CÂM MỒM, CÂM MỒM, CÂM MỒM LẠI!!!"

Hét lên thật to, Enri giận dữ trách cứ mình.

Cô là người chị kém cỏi.

Em gái của cô nhìn giống như sắp khóc, nhưng tại sao nó lại không khóc?

Bởi vì nó tin vào cô, dù có nguy hiểm thế nào đi nữa nó cũng tin rằng cô sẽ cứu nó.

Nắm tay em gái--bàn tay đó cho cô niềm tin sống sót và dũng khí để chiến đấu, Enri củng cố niềm tin của mình.

Cô không bao giờ có thể từ bỏ em gái cô.

"Á!"

Không chỉ mình Enri mệt mỏi, em gái của cô cũng đang kiệt sức do chạy trốn. Do vậy, bước chạy của nó lảo đảo, nó thét lên một tiếng và gần như bị té ngã.

Tại sao cả hai không ngã là vì họ đã nắm tay nhau. Nhưng Enri thiếu chút là mất thăng bằng.

"Nhanh lên!"

"Ư-ưm."

Mặc dù họ muốn tiếp tục chạy, nhưng chân của đứa em gái bị chuột rút và không thể nhấc nổi nữa. Enri định cõng em gái lên, nhưng tiếng kim loại dừng lại ngay bên cạnh cô, khiến Enri sợ hãi khôn xiết.

Đứng kế bên cô là một kỵ sĩ với một thanh kiếm đẫm máu. Không chỉ vậy, áo giáp và mũ giáp cũng có dấu vết của máu tươi dính vào.

Enri đứng chắn trước mặt em gái của cô và nhìn trừng trừng một cách dữ dội vào kỵ sĩ.

"Chống cự vô ích thôi."

Những lời này thốt ra không chút do dự, toàn sự chế giễu. Cứ như nói rằng cho dù họ tiếp tục chạy đi nữa cũng không thoát khỏi cái chết đâu.

Cảm xúc trong Enri bùng nổ trong nháy mắt, thầm nghĩ hắn ta đang nói cái gì vậy.

Người kỵ sĩ thấy Enri đang bất động, từ từ nâng lên thanh kiếm. Thời điểm thanh kiếm sắp giáng lên Enri--

"Đừng quá coi thường người khác!"

"Guuu!"

Enri dồn hết sức đấm vào chiếc mũ giáp hắn ta. Cú đánh mang theo toàn bộ sự tức giận của bản thân và mong muốn bảo vệ em gái, cô không sợ khi đánh vào mũ làm bằng kim loại bằng nắm đấm của mình. Đó là một cú đấm sử dụng hết tất cả năng lượng của bản thân cô.

Nghe âm thanh của xương vỡ, cơn đau đột nhiên lan khắp cơ thể của Enri. Người kỵ sĩ dính một cú đánh như vậy, thân thể hắn lắc lư dữ dội.

"Chạy đi!"

"Eh!"

Enri chịu đựng nỗi đau và bắt đầu chạy--sau đó đột nhiên cô cảm thấy một cảm giác nóng rát trên lưng.

"--Ku!"

"Con điếm khốn nạn!"

Sau khi bị đánh vào đầu bởi một cô gái sống ở làng quê, người kị sĩ lên cơn thịnh nộ.

Hắn đã mất bình tĩnh của mình và cầm thanh kiếm của mình chém lung tung xung quanh. Kết quả là hắn không thể chém trúng Enri, nhưng nếu tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng có may mắn nào có thể xảy ra với cô nữa. Bởi vì Enri đã bị thương và người kị sĩ đang mất đi lí trí, phát chém tiếp theo chắc chắn cô sẽ chết.

Enri nhìn thanh kiếm đang lấp lánh giơ lên cao ở trước mặt của mình, và hiểu ra hai điều.

Đầu tiên, cô sẽ bị giết chết trong một vài giây nữa.

Thứ hai, như một thôn nữ bình thường, không có cách nào để chống lại điều này.

Mũi kiếm dính một chút máu của cô. Cảnh đó khiến cô cảm thấy nhịp đập của trái tim, nỗi đau từ lưng lan rộng khắp cơ thể của mình và chỗ bị thương có cảm giác nóng rát.

Chưa từng trải qua nỗi đau kiểu này khiến cô cảm thấy sợ hãi và hồ như sắp nôn mửa.

Có lẽ nôn ra sẽ làm giảm đi cảm giác sợ hãi.

Nhưng Enri đang cố nghĩ cách để sống sót, không có thời gian lãng phí cho việc đó.

Mặc dù trong trái tim chứa đầy sự tuyệt vọng, Enri có một lý do để không từ bỏ. Đó là cảm giác ấm áp bên cạnh ngực--em gái của mình.

Ít nhất là em gái mình phải sống.

Chỉ mỗi suy nghĩ đã đủ khiến Enri không muốn lựa chọn từ bỏ.

Tuy nhiên, ngay trước mặt cô đứng một kị sĩ, đang cười nhạo quyết tâm của Enri.

Nâng cao thanh kiếm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để vung thanh kiếm xuống.

Không biết là do cô tập trung quá, hay là cái chết sắp xảy ra với mình, Enri cảm thấy thời gian trôi thật chậm khi cô nghĩ cách để cứu em gái.

Nhưng cô không thể nghĩ ra một giải pháp tốt nào cả. Cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ là sử dụng cơ thể của mình như một lá chắn, và trong khi kiếm đâm vào cơ thể của mình, em gái mình có thể sử dụng khoảng thời gian đó để chạy đi, đó sẽ là phương pháp cuối cùng.

Miễn là cô đã đủ sức, cô sẽ ôm chặt lấy đối phương không cho phép hắn ta rời đi đến khi ngọn lửa của sinh mệnh của mình bị tắt đi.

Nếu điều đó xảy ra, sau đó cô ấy sẽ chấp nhận số phận đó.

Enri cảm thấy mình giống như một người "tử vì đạo" và khẽ cười.

Đây có lẽ sẽ là điều duy nhất mà cô có thể làm cho em gái mình. Ý nghĩ này làm cho Enri bật cười.

Cô không chắc chắn cô em gái mình sẽ có thể thoát khỏi địa ngục này không.

Ngay cả khi một mình chạy trốn vào rừng, nó có thể gặp phải binh sĩ tuần tra. Nhưng miễn là có thể giữ lại tính mạng lúc này, thì sẽ có cơ hội chạy trốn. Chỉ cần có cơ hội cho em gái của mình để sống sót, Enri đặt cược cuộc sống của cô--không, đặt cược tất cả những gì cô có.

Mặc dù vậy, đối mặt sự sợ hãi và cảm giác đau đớn chuẩn bị xảy ra, cô không thể không nhắm hai mắt lại. Trong thế giới của bóng tối, cô đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết cận kề--

Phần 3

Momonga ngồi trên ghế, trước mặt cậu là một chiếc gương. Gương cao khoảng 1 mét và mặt gương không chiếu lên hình ảnh cậu mà là hình ảnh của một cánh đồng. Tấm gương giống như một cái TV đang phát một chương trình về thảo nguyên xanh.

Nhìn vào trong gương có thể thấy hình ảnh cỏ đang đung đưa theo làn gió, chứng minh rằng nó không phải là một hình ảnh tĩnh.

Khi thời gian trôi qua, mặt trời dần mọc lên, xua đi bóng tối đang bao trùm thảo nguyên này. Nét duyên dáng đẹp như tranh vẽ của vùng nông thôn mộc mạc là một sự khác biệt rất lớn so với nỗi tuyệt vọng ảm đạm của Hel Heim, nơi Nazarick đã tọa lạc trước đó.

Momonga chỉ vào gương và nhẹ nhàng vẫy tay về phía bên phải. Các hình ảnh trong gương thay đổi một cách nhanh chóng.

《Mirror of remote-viewing》

Vật phẩm này có thể hiển thị vị trí của người chơi nên đối với những kẻ chuyên giết người chơi khác (PK) hay người chuyên giết PK (PKK) rất hữu dụng. Tuy nhiên, nếu các người chơi chỉ cần sử dụng một số phép thuật cấp thấp chống lại thuật tìm kiếm, họ có thể dễ dàng giấu ngoài tầm nhìn. Không chỉ vậy, bạn có thể bị tấn công trong khi sử dụng nó, vì vậy chiếc gương thực sự là một item rất cân bằng.

Nhưng nhờ thế, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài và với tình hình hiện nay thì đây là một công cụ rất hữu ích.

Chiêm ngưỡng những cánh đồng cỏ như xem một bộ phim, cảnh quan trong gương được thay đổi liên tục.

"Mình có thể thay đổi hình ảnh bằng cách vẫy tay, như vậy chắc có thể xem nó ở các góc độ khác nhau."

Momonga vẽ một vòng tròn trong không khí, góc nhìn liền thay đổi. Mặc dù cậu cứ mãi thay đổi cách nhìn trong gương bằng cử chỉ tay, hy vọng tìm được ai đó nhưng cậu đã không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sinh vật thông minh cả--đặc biệt là con người.

Cậu tiếp tục làm công việc đơn điệu này, nhưng điều duy nhất hiện trên gương sau mỗi lần đổi chỉ là thảo nguyên. Sau khi xem rất lâu, cậu cảm thấy buồn chán, và do đó chỉ còn biết nhìn những người khác trong phòng.

"Có chuyện gì sao, Momonga-sama? Nếu ngài có yêu cầu bất cứ điều gì xin vui lòng giao phó cho thần."

"Không, không có gì đâu, Sebastian."

Trong phòng có rất nhiều người người, Sebastian nở một nụ cười, nhưng những lời trước đó của ông lại mang một hàm ý khác. Mặc dù Sebastian phục tùng tuyệt đối, thực tế là Momonga đã không mang theo đoàn hộ vệ nên Sebastian cảm thấy một chút không hài lòng về việc này.

Sau khi trở về từ mặt đất, Sebastian liền thuyết giảng cậu một bài.

"Ông ấy cũng có lý......"

Momonga nghĩ trong lòng.

Khi ở cùng Sebastian, cậu nhớ về thành viên guild trước đây của mình, Touch Me-san. Anh ấy chính là người đã thiết kế Sebastian.

Nhưng anh ấy có cần phải thiết kế Sebastian giống như mình vậy không, thậm chí sự giận dữ trông cũng rất đáng sợ.

Sau khi âm thầm phàn nàn, Momonga một lần nữa nhìn vào gương.

Momonga nghĩ tới việc giảng dạy các kỹ thuật thao tác gương dạy cho Demiurge. Đây là những gì cậu nói với Demiurge lúc trước, về một ý tưởng để cải thiện mạng lưới an ninh.

Mặc dù chuyện này sẽ nhẹ nhàng hơn khi giao trách nhiệm cho thuộc hạ, Momonga vẫn cảm thấy cậu nên tự làm. Trên thực tế, cậu có động cơ khác, đó là cậu muốn thuộc hạ của mình xem thấy cậu làm việc chăm chỉ và ngưỡng mộ cậu. Vì vậy, cậu chắc chắn không thể bỏ dở giữa chừng chỉ vì sự nhàm chán này. Và tại cậu không điều chỉnh một góc độ cao hơn để nhìn... nếu có một cuốn sách hướng dẫn thì tốt rồi--Với vẻ mặt khổ sở, Momonga tiếp tục các công việc nhàm chán thử nghiệm với chiếc gương.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.

Nó có thể là một khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu không đem lại kết quả nào, người ta có thể cảm thấy rằng thời gian bị lãng phí.

Momonga vẩy tay một cách ngẫu nhiên, đột nhiên cảnh tượng trở nên lớn hơn.

"Oh!"

Bất ngờ, niềm vui, niềm tự hào, mang theo những cảm xúc này Momonga kêu lên. Sau một thời gian dài làm động tác tay ngẫu nhiên, cuối cùng là hình ảnh thay đổi theo ý muốn của mình. Giống như một nhóm lập trình đã vừa hoàn thành việc làm tăng ca, Momonga vui mừng.

Như đáp lại phản ứng của Momonga, có tiếng vỗ tay vang lên. Âm thanh đó rõ ràng đến từ Sebastian.

"Xin chúc mừng ngài, Momonga-sama. Thần quả thật rất ngưỡng mộ Ngài!"

Sau khi trải qua nhiều lần thử nghiệm và mắc lỗi trong đó, cuối cùng nhận được một kết quả tốt, cũng không nhất thiết phải khen ngợi như vậy. Momonga suy nghĩ vầy, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Sebastian, cậu liền chấp nhận lời khen ngợi.

"Cảm ơn ngươi, Sebastian, nhưng để ngươi ở cùng ta như thế này, ta thật lòng xin lỗi."

"Ngài nói gì vậy, để được ở bên cạnh Momonga-sama, chấp hành mệnh lệnh của Ngài, đó chính ý nghĩa sự tồn tại của một quản gia. Ngài không cần phải xin lỗi ... Nhưng, Ngài đã dành rất nhiều thời gian để làm điều này. Momonga-sama muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Không, không cần thiết. Đối với một Undead như ta, sẽ không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào đâu. Tuy nhiên nếu ngươi thấy mệt mỏi, tốt hơn hết là ngươi nên đi nghỉ ngơi."

"Cảm ơn vì sự chu đáo của Ngài, nhưng làm gì có việc đại nhân làm việc còn thuộc hạ đi nghỉ ngơi. Với sự giúp đỡ của item, thần cũng sẽ không bao giờ cảm thấy việc cơ thể mệt mỏi, vậy nên hãy cho phép thần ở lại bên cạnh người cho đến khi công việc kết thúc."

Từ chuyện đó, Momonga nhận thấy một điều. Đó là tất cả mọi người ngẫu nhiên sử dụng các thuật ngữ chuyên dụng về game. Chẳng hạn như kỹ năng đặc biệt(Special Skill), class, item, level, sát thương, trạng thái tiêu cực, v.v ... Họ nghiêm túc dùng các thuật ngữ game này. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi ra các mệnh lệnh.

Sau khi Momonga phê duyệt của yêu cầu Sebastian, cậu tiếp tục thử nghiệm các phương pháp điều khiển gương. Cuối cùng tìm ra một cách để điều chỉnh chiều cao của khung hình.

Nở một nụ cười hài lòng, Momonga bắt đầu tìm kiếm những nơi có người sinh sống.

Rốt cuộc hình ảnh của một ngôi làng xuất hiện trên chiếc gương.

Ngôi làng cách lăng mộ Nazarick khoảng 10 km, cạnh nó là một khu rừng, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa mì. Nhìn kĩ lại thì ngôi làng cũng không phát triển mạnh cho lắm.

Momonga mở rộng hình ảnh và nhìn khắp làng, và cảm thấy như một cái gì đó rất lạ đang xảy ra.

".... Họ đang tổ chức một lễ hội à?"

Vào sáng sớm, mọi người chạy ào ào ra khỏi ngôi nhà của mình, làm cho cậu cảm thấy tất cả mọi thứ đang trong tình trạng rất hỗn loạn.

"Không, đây không phải là một lễ hội."

Sebastian đứng bên cạnh cậu, nhìn vào gương với đôi mắt sắc bén của mình, đưa ra một câu trả lời đanh thép.

Giọng của Sebastian mang theo cảm xúc ghê tởm, sau khi mở rộng các hình ảnh, Momonga cũng cau mày.

Những kỵ sĩ trang bị đầy đủ áo giáp đang vung thanh kiếm chém vào người dân trong ngôi làng.

Đây là một vụ thảm sát.

Cứ mỗi phát chém là một người dân làng nằm xuống. Những người dân dường như không có bất kỳ sự phòng vệ nào, họ chỉ có thể tuyệt vọng chạy trốn. Các kỵ sĩ tiếp tục giết dân làng đang bỏ chạy. Trong các ruộng, có thể nhìn thấy những con ngựa đang ăn lúa mì, chắc là ngựa của các kỵ sĩ.

"Chậc!"

Momonga bật ra âm thanh, và muốn ngay lập tức thay đổi hình ảnh. Ngôi làng này không có bất kì giá trị nào cả.

Cậu đã cố gắng để tìm ra một vài lí do để cứu ngôi làng, nếu có thể tìm thông tin hữu ích ở đây có lẽ cậu sẽ ra tay cứu họ, nhưng khi nhìn vào tình cảnh này thì cậu lại thấy chẳng có lý do nào cả để cứu ngôi làng.

Không có nguyên do nào cho cậu để cứu họ.

Sau khi đưa quyết định lạnh lùng như vậy, Momonga bắt đầu nghi ngờ những suy nghĩ của bản thân. Đang có một vụ thảm sát ngay trước mắt nhưng tất cả cậu có thể nghĩ tới là những gì có ích nhất cho Nazarick. Trái tim cậu dường như đã mất đi lòng thương xót, tức giận hay lo lắng, thứ cảm xúc của một con người cần phải có.

Tựa như xem một chương trình truyền hình về động vật và côn trùng, cá lớn nuốt cá bé.

Có thể là sau khi trở thành Undead, cậu đã không còn tự coi mình như một con người?

Không, làm sao mà có thể được.

Momonga gồng người cố gắng tìm lý do để biện minh cho suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng cậu không phải là một sứ giả chính nghĩa.

Mặc dù cậu là lv 100, giống như những điều cậu nói với Mare trước đó, những người bình thường ở thế giới này cũng có thể là lv 100. Vì vậy, người ta không thể dễ dàng đi vào một thế giới không biết tí thông tin gì về nó. Các kỵ sĩ có thể có lý do để biện hộ cho hành động của họ. Nó có thể là thanh tẩy những người đang mang những căn bệnh truyền nhiễm, tội phạm hay chỉ là biểu dương sức mạnh, nhiều lý do khác nhau hiện lên trong đầu của Momonga. Không chỉ vậy, khi đánh bại các kỵ sĩ thì sẽ quốc gia của họ sẽ coi mình là kẻ thù.

Momonga giơ bàn tay xương xẩu của mình lên--xoa hộp sọ của mình và suy nghĩ. Sau khi biến thành Undead thì cậu đã miễn dịch với hiệu ứng tinh thần, cậu thực sự không có cảm giác nào khi nhìn vào một cảnh như này ư? Chắc chắn là không.

Vẫy tay một lần nữa, chiếc gương hiện lên hình ảnh một góc của ngôi làng.

Những gì xuất hiện là cảnh của hai tên kỵ sĩ muốn kết liễu mạng sống của một người đàn ông đang cố gắng vùng vẫy. Bàn tay của người đó bị buộc chặt và không thể nhúc nhích. Ngay trước mắt của Momonga, người đàn ông liền bị thanh kiếm đâm thủng người. Kiếm xuyên qua cơ thể, đó là một đòn chí tử. Tuy nhiên không dừng lại ở đó. Một, hai, ba lần - như thể đang trút sự tức giận của mình, tên kỵ sĩ đâm liên tục vào người đàn ông đó.

Cuối cùng, hắn đá bay người kia, máu tươi bắn bắn lên cơ thể hắn.

--Người đàn ông như đang nhìn trừng trừng vào Momonga. Có lẽ đây chỉ là trí tưởng tượng của cậu.

Điều này là chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nếu không có các phép thuật chống lại phép thuật tìm kiếm thì không thể phát hiện ra chiếc gương.

Máu chảy ra từ miệng của người dân, mở mồm cố gắng để nói. Mắt của người đó mờ đi, đồng tử giãn ra, không biết nhìn về nơi nào, rõ ràng là ông ta sắp chết, nhưng vẫn cố mở miệng ra và nói một câu:

--Xin hãy cứu con gái của tôi--

"Ngài định làm gì đây?"

Sebastian dường như chờ đúng thời cơ, và lặng lẽ hỏi.

Chỉ có một đáp án. Momonga bình tĩnh trả lời:

"Không làm gì cả. Không có lý do, bất kì giá trị hay lợi ích để giải cứu họ cả."

"--Vâng. Thưa ngài."

Momonga bình tĩnh nhìn Sebastian đang đứng bên cạnh, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của người bạn trong guild cũ của mình.

"Điều này ... Touch Me-san ..."

Tại lúc này, Momonga đột nhiên nhớ tới một câu.

--Nếu gặp chuyện bất bình thì rút kiếm cứu người.

Khi Momonga mới bắt đầu chơi Yggdrasil, săn lùng á nhân và dị hình tộc là một việc rất phổ biến, và là một Undead thì Momonga cũng liệt vào đối tượng bị truy nã. Trên bờ vực của bỏ game Yggdrasil, lời nói của một người đã cứu cậu.

Nếu không có những lời đó, Momonga đã không ở đây.

Momonga khẽ thở dài, rồi gượng một nụ cười bất lực. Sau khi nhớ lại ký ức này, cậu đã phải đi cứu những người đó.

"Đàn ông phải biết cách thể hiện lòng biết ơn ... Dù sớm hay muộn ta cũng phải xác nhận khả năng của mình trong thế giới này."

Sau khi nói xong câu đó, Momonga mở rộng hình ảnh của ngôi làng cho đến khi có thể nhìn thấy toàn cảnh. Mục đích của cậu là để tìm thấy những người dân làng còn sống.

"Sebastian, nâng mức báo động của Nazarick lên mức cao nhất. Ta sẽ đi trước, thông báo Albedo rằng cô ấy nên trang bị đầy đủ vũ trang. Tuy nhiên, không được mang theo Hell's Abyss. Sau đó đi chuẩn bị một số quân tiếp viện cho ta. Chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống bất kì không thể lường trước được, có thể ngay cả ta cũng không thể trốn thoát, vậy nên hãy chuẩn bị một số người có khả năng tàng hình hoặc ẩn nấp trong trường hợp chúng ta phải đối phó với những kẻ thù trong ngôi làng này."

"Thần tuân lệnh. Nhưng bảo vệ Momonga-sama là nhiệm vụ đã được trao cho thần."

"Ai đã ra lệnh vậy cho ngươi... Những kỵ sĩ đó đang cướp phá ngôi làng, có thể có khả năng chúng sẽ xâm lăng Nazarick gần đó. Vì vậy, ngươi phải ở lại."

Khung cảnh thay đổi, hình ảnh của một cô gái trẻ đã đấm vào đầu một tên kỵ sĩ hiện ra trước mắt cậu. Cô gái đó đang dắt theo một cô gái khác, chắc là em gái của cô, và họ đang cố gắng chạy trốn. Momonga nhanh chóng mở hòm item, và lấy ra quyền trượng Ainz Ooal Gown.

Cô gái cố gắng chạy nhưng lưng của cô đã bị thương. Thời gian tương đối gấp, Momonga niệm nhanh ma pháp:

《Gate》]

Không giới hạn khoảng cách, tỉ lệ dịch chuyển thất bại là 0%.

Trong suốt thời gian Momonga chơi Yggdrasil, có lẽ đây là sự dịch chuyển chính xác nhất.

Cảnh tượng trước mắt cậu thay đổi.

Nhìn thấy ma pháp dịch chuyển tức thời không bị cản trở, Momonga thở phào nhẹ nhõm. Không cứu được người mà còn bị tóm thì đúng là đen đủi không ngờ.

Quang cảnh trước mắt của cậu giống như những hình ảnh vừa nhìn thấy hồi nãy.

Trước mắt là hai cô gái đang co rúm trong nỗi sợ hãi.

Nhìn vào em gái, cậu nhìn thấy một mái tóc màu hạt dẻ tóc, bện thành bím. Làn da khỏe mạnh của cô ấy do tiếp xúc liên tục với ánh nắng mặt trời, bây giờ không còn tí giọt máu nào do sợ hãi, đôi mắt đen của cô tràn đầy nước mắt.

Đứa em gái bị vùi mặt mình vào eo chị gái mình và run lên vì sợ hãi. Với ánh mắt lạnh lùng, Momonga nhìn chằm chằm vào người kỵ sĩ ở phía trước mặt hai cô gái.

Không biết có phải là do sự xuất hiện đột ngột của Momonga, gã kỵ sĩ mãi miết nhìn Momonga, quên đi việc đang định vung thanh kiếm.

Từ nhỏ, Momonga đã có một cuộc sống yên bình không có tí bạo lực nào. Còn thế giới hiện tại mà cậu đang ở, cậu chắc chắn rằng nó không phải là thế giới ảo, mà là một thế giới thực. Mặc dù vậy, nhìn vào đôi mắt của người kỵ sĩ đang cầm kiếm trước mặt, lòng cậu không gợn một li sợ hãi.

Cùng với đó, cậu đưa ra một đánh giá bình tĩnh.

Momonga giơ tay và kích hoạt pháp thuật của mình:

《Grasp Heart》

Ma thuật này sẽ nghiền nát trái tim của đối phương, trong số mười cấp độ của phép thuật, ma thuật này được xếp ở cấp độ thứ chín của ma thuật Necromancer. Momonaga am hiểu rất nhiều pháp thuật Necromancer, có rất nhiều loại phép làm chết người ngay lập tức, phép này là một trong số đó.

Lý do tại sao cậu lại chọn phép thuật này là bởi vì ngay cả khi đối phương có khả năng chống lại các pháp thuật, tác dụng phụ của nó vẫn sẽ làm cho hắn ta cảm thấy choáng váng.

Nếu bị đánh trả, cậu sẽ mang hai cô gái và nhảy ngay vào Cổng Dịch Chuyển đang mở. Trong một tình huống mà cậu vẫn chưa tìm ra các thông tin về đối thủ của mình, sẽ tốt hơn là dự định sẵn một kế hoạch có thể dễ dàng tiến và lùi.

Chỉ là cậu không thể thực hiện kế hoạch đó.

Sau cái cảm giác nghiền một cái gì đó mềm mại, gã kỵ sĩ đi chếnh choáng và ngã xuống.

Momonga lạnh lùng nhìn kẻ đã nằm sóng xoài.

Trong lòng cậu dù sớm có chuẩn bị ... nhưng sau khi giết chết một người cậu lại chẳng cảm thấy gì cả.

Trái tim cậu không cảm thấy cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi hay hoang mang gì cả, yên tĩnh như bề mặt phẳng lặng của một hồ nước. Tại sao lại thế?

"Vậy là có vẻ như ... Không chỉ cơ thể, mà cả nội tâm của mình cũng không còn thuộc về một con người nữa rồi ..."

Momonga tiến về phía trước.

Trong khi bước qua hai cô gái,có thể là nỗi sợ hãi do cách mà tên kỵ sĩ bị giết chết hay nghi ngờ sự xuất hiện của Momonga, Enri bật ra một tiếng nho nhỏ.

Momonga rõ ràng đến để cứu cô. Mặc dù vậy, cách mà cô gái đã phản ứng đối với cậu rất kỳ lạ, chính xác cô đang suy nghĩ những gì trong đầu vậy?

Mặc dù hoài nghi, nhưng ngay bây giờ Momonga đã không có nhiều thời gian. Xác nhận rằng các cô gái có một vết thương đang chảy máu trên lưng, Momonga đứng che ở phía trước của họ và nhìn vào một kỵ sĩ khác đang chạy từ ngôi nhà gần đó.

Hắn nhìn thấy Momonga, sợ hãi lùi lại một bước.

"... Ngươi dám đuổi theo một cô gái, vậy mà lại không có can đảm để đứng lên chống lại kẻ thù?"

Momonga đối mặt với tên hiệp sĩ bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, và cậu bắt đầu lựa chọn pháp thuật định sử dụng.

Vừa nãy, Momonga đã dùng một phép thuật cấp cao 《Grasp Heart》. Đây là một trong những phép thuật mà cậu thành thạo. Bởi vì Momonga là một chuyên gia chuyên về 1 hit chết luôn, và class Undead Overlord của mình, tác động của 《Grasp Heart》 đã được buff lên rất nhiều. Tuy nhiên, với pháp thuật đó, cậu không thể để đo lường sức mạnh thực sự của các kỵ sĩ .

Vì vậy để nên sử dụng pháp thuật khác đối với tên này, khiến hắn không thể bị giết ngay lập tức. Bằng cách đó, cậu có thể đánh giá sức mạnh của thế giới này và sức mạnh của mình.

"--Vì đã mất thời gian đến nơi đây thì nên tìm một đối tượng để thử nghiệm sức mạnh của ta ở thế giới này. Ngươi sẽ là vật thí nghiệm."

Mặc dù phép thuộc nhóm Necromancer của Momonga đã được tăng cường, sức mạnh của phép thuật cơ bản của cậu lại không cao cho lắm. Ngoài ra, áo giáp kim loại thường rất yếu khi chống lại ma pháp hệ lôi, vì vậy trong Yggdrasil, hầu hết mọi người sẽ thêm khả năng chống điện trên giáp của họ. Do đó, Momonga quyết định sử dụng một câu thần chú hệ lôi đối với tên kỵ sĩ này để tính toán sát thương gây ra.

Mục đích của việc này không phải tiêu diệt kẻ thù nên cậu không sử dụng bất kỳ hiệu ứng tăng cường đặc biệt nào.

"《Dragon Lightning》"[Chớp rồng

Tia sét màu trắng trông giống như một con rồng phát ra từ bàn tay và vai của Momonga. Tia chớp trắng lóa mắt và bay về phía tên kỵ sĩ mà Momonga chỉ vào.

Không thể né được, không có cách nào phòng ngự.

Con rồng sét chạm vào cơ thể của các hiệp sĩ, tạo ánh sáng trắng văng tứ tóe rực rỡ, như một mớ hỗn loạn nhưng trông thật đẹp.

Chùm sáng chói mắt nhạt đi và giống như một con búp bê bị hỏng, gã kỵ sĩ ngã xuống đất. Cơ thể bên trong lớp bọc thép bị đốt cháy, bốc ra một mùi hôi thối.

Vốn muốn đuổi theo các hiệp sĩ, Momonga há hốc mồm bởi sự yếu ớt của các kỵ sĩ .

"Thật yếu ớt...... Có mỗi vậy mà đã chết rồi."

Đối với Momonga, một pháp thuật cấp năm 《Dragon Lightning》 là rất yếu. Trong khi cậu chiến đấu chống lại những người chơi lv 100, Momonga sẽ chỉ sử dụng các pháp thuật cấp tám hoặc cao hơn. Phép cấp năm sẽ gần như không bao giờ được sử dụng.

Biết được các kỵ sĩ rất yếu, một pháp thuật cấp năm đủ để tiêu diệt những tên đó, sự căng thẳng trong Momonga tiêu tan ngay lập tức. Tất nhiên, hai tên kỵ sĩ này có thể là những kẻ yếu nhất, nhưng ngay cả như vậy, cậu bắt đầu bình tĩnh lại. Tuy nhiên, kế hoạch của cậu là sử dụng ma pháp dịch chuyển để rút lui vẫn không thay đổi.

Các kỵ sĩ được coi là các chuyên gia trong việc cận chiến. Trong Yggdrasil, một đòn vào cổ có thể gây ra một nhát trí mạng làm tăng lên mức damage, nhưng ngay bây giờ, trong thế giới thực này những đòn như thế có thể gây tử vong.

Momonga tiếp tục đề cao cảnh giác. Chết vì một sai lầm bất cẩn là quá ngu ngốc. Ngay bây giờ cậu phải tiếp tục làm thử nghiệm để phát hiện ra những thế mạnh riêng của mình.

Momonga kích hoạt Special Skill của mình.

--《Create Medium Undead Death Knight》--

Đây là một trong những khả năng đặc biệt của Momonga, việc tạo ra các quái vật bất tử. Death Knight là một trong những sinh vật ưa thích của Momonga vì nó có tác dụng như một lá chắn.

Lv 35, sức mạnh của nó chỉ tương đương với một con quái vật cấp độ 25, nhưng sức phòng thủ của nó là rất tốt, có thể sánh ngang với một con quái cấp 40. Đối với Momonga, một con quái vật như thế này rất hữu ích.

Tuy nhiên, các Death Knight có hai Special Skill rất quan trọng.

Một là khả năng thu hút các đòn tấn công của kẻ thù. Kĩ năng còn lại thì chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng nó chịu đựng được các đoàn loại one-hit-KO và còn lại 1 HP. Chính vì hai kỹ năng đặc biệt này, Momonga rất thích lấy Death Knight làm lá chắn.

Lần này cũng vậy, cậu đã tạo ra nó để làm khiên của mình.

Trong Yggdrasil, khi sử dụng khả năng đặc biệt tạo ra những quái vật Undead thì những quái được triệu hồi sẽ từ không trung hiện ra và xuất hiện bên cạnh kẻ làm phép triệu hồi. Tuy nhiên, đối với thế giới này hình như là khác.

Sương mù màu đen xuất hiện trong không trung, bay về phía xác tên kỵ sĩ có trái tim đã bị nghiền nát và bao phủ hắn.

Sương dần dần mở rộng và--đi vào cơ thể của tên kỵ sĩ đó. Sau đấy, giống như một con zombie, tên kỵ sĩ từ từ đứng lên.

"Yiii!"

Mặc dù hai cô gái cùng hét lên nhưng Momonga không để ý tới. Bởi vì cậu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy việc đang xảy trước mặt mình.

Di chuyển cùng những tiếng gầm gừ, chất lỏng màu đen theo khe hở của mũ giáp chảy ra ngoài, chắc chảy ra từ miệng của tên kỵ sĩ.

Chất lỏng màu đen chảy ra không ngừng, bọc toàn bộ cơ thể. Nó trông giống như một loại chất nhờn. Sau khi được bao phủ hoàn toàn bởi các chất nhớt lỏng, nó bắt đầu biến đổi thành hình dạng con người.

Sau một vài giây, dịch màu đen rút đi và những gì đứng trước mắt của cậu chắc chắn là một Death Knight.

Cao khoảng 230 cm, cơ thể của nó lớn hơn và không còn trông giống một con người, gọi nó là một con quái thú thì đúng hơn.

Tay trái của Kỵ sĩ đang cầm một tower shield che ba phần tư của cơ thể của nó và bàn tay phải của nó cầm một thanh Flamberge. Thanh kiếm dài khoảng 130 cm. Thông thường người ta cần cả hai tay để cầm nó, nhưng Death Knight có thể dễ dàng nhấc nó chỉ bằng một tay. Thanh kiếm được bao phủ bởi màn sương màu đỏ và đen làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, làn sương xung quanh dao động giống như trái tim đang đập vậy.

Cơ thể khổng lồ của nó mặc một chiến giáp bằng kim loại màu đen với dòng chữ bằng máu đỏ khắc trên đó. Áo giáp có gai nhọn ở khắp mọi nơi và trông giống như hiện thân của cuồng bạo.

Hai sừng quỷ nổi lên từ mũ trụ, và khuôn mặt lo ló bên dưới ở bên dưới. Trông thật kinh tởm, bản mặt bị mục nát và hố mắt trống rỗng giống như tràn đầy lòng hận thù và chết chóc, lập lòe ánh sáng màu đỏ

Với chiếc áo choàng đen rách nát bay trong gió, Death Knight đang chờ đợi lệnh từ Momonga. Aura nó tỏa ra xứng đáng được gọi là Death Knight.

Tương tự như triệu hồi một Primal Fire Elemental hoặc một con Moon Wolf, Momonga tạo mối liên kết tinh thần với quái vật triệu hồi tức là tên kỵ sĩ bị giết bởi 《Dragon Lightning》 và cậu lệnh cho nó:

"Các kỵ sĩ đang tấn công làng--giết sạch chúng cho ta."

"OHHHHHHHHAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!"

Nó gầm nên một tiếng đinh tai.

Ai nghe thấy tiếng gào rú khát máu cũng cảm thấy nổi da gà, và thậm chí cả không khí cũng bị chấn động.

Death Knight bắt đầu chạy về phía trước không một chút do dự, chuyển động của nó nhanh như chớp, tựa một con chó săn nhìn con mồi của mình. Là một quái vật bất tử với lòng căm thù đối với những người còn sống, Death Knight muốn tiêu diệt kẻ thù.

Nhìn cái bóng khuất dần của Death Knight, Momonga cảm thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới này và Yggdrasil.

Đó sẽ là 《Tự Do Hành Động》.

Trong nguyên bản, Death Knight đứng bất động bên cạnh người triệu hồi của họ, chính là Momonga, và chờ đợi một cơ hội để tấn công kẻ thù. Chúng sẽ không nghe bất kì mệnh lệnh nào và tự động tấn công những kẻ đến gần. Sự khác biệt trong việc này này là do thiếu thốn thông tin, nó có thể gây ra những sai lầm chết người.

Momonga đột nhiên cảm thấy như cậu đã ra một mệnh lệnh sai lầm, cậu gãi đầu và thở dài.

"Nó đã chạy mất ... Sao nó lại không bảo vệ ta như trước nữa. Dù gì người triệu hồi nó là ta cơ mà ..."

Momonga nhận ra sai lầm của bản thân.

Trong khi Momonga vẫn có thể tạo ra rất nhiều Death Knight nhưng cậu vẫn không biết gì nhiều về sức mạnh của kẻ thù, đó là lý do tại sao cậu cần phải hạn chế sử dụng phép thuật. Hơn nữa, Momona chỉ dùng phép khi có hộ vệ, không có bất kỳ ai đỡ đạn khiến cậu cảm thấy như đang khỏa thân ở trước mặt kẻ thù.

Vì vậy cậu cần để tạo ra lá chắn khác. Trong thí nghiệm này, cậu quyết định để xem rốt cuộc thì có nhất thiết phải cần có thi thể mới tạo ra được Death Knight không.

Trong khi cậu đang suy nghĩ về nó, một bóng người xuất hiện từ 《Gate》 đang mở. Đồng thời 《Gate》 cũng từ từ biến mất không để một chút dấu vết nào cả.

Một người mặc một bộ áo giáp màu đen xuất hiện.

Hình dáng bên ngoài của bộ áo giáp trông giống như một con quỷ. Được phủ bằng gai và ôm trọn toàn thân, không để lộ tí da thịt nào. Đeo một đôi găng tay kim loại với móng vuốt dài, một tay là một loại khiên hình con diều màu đen, tay kia thì cầm một cái Bardiche phát ra một ánh sáng màu xanh lá cây. Mặc một chiếc áo choàng màu đỏ máu phất phơ trong gió, kết hợp với chiếc áo đỏ mặc bên trong.

"Phải mất một thời gian để chuẩn bị, thần xin lỗi vì làm cho Ngài phải chờ đợi."

Giọng nói du dương Albedo đến từ dưới mũ giáp.

Albedo được thiết kế theo kiểu Dark Knight thiên về phòng ngự. Vì vậy, trong ba NPC lv100 trong Nazarick là Sebastian, Cocytus và Albedo, Albedo có sức phòng thủ cao nhất.

Có thể nói rằng cô ấy là hàng phòng ngự mạnh nhất của Nazarick.

"Không có vấn đề, ngươi tới thật đúng lúc."

"Cảm tạ Ngài đã không trách phạt thần. Như vậy ... Ngài muốn xử lí những những sinh vật thấp kém này như thế nào đây? Nếu Momonga-sama không muốn bẩn tay, xin hãy để lại nhiệm vụ này cho thần."

".... Sebastian đã nói gì với ngươi?"

Albedo không trả lời.

"Thì ra là ngươi đã không lắng nghe hắn nói .... Ta muốn cứu ngôi làng này. Kẻ thù chính là tên kỵ sĩ mặc bộ giáp đang nằm trên mặt đất đó."

Thấy Albedo gật đầu tỏ ra đã hiểu, Momonga cất ánh mắt đi.

"Giờ thì..."

Hai cô gái rùng mình từ cái nhìn của Momonga, không ngừng lùi lại, dồn hết sức che giấu thân thể. Họ cứ run rẩy, không rõ là do nhìn thấy Death Knight hay nghe thấy những tiếng gầm rú và lời tuyên bố của Albedo.

Cũng có thể tất cả những điều trên.

Momonga tin rằng đây là hành động biểu hiện thiện ý, đưa tay ra để chữa lành vết thương cho người chị gái, nhưng các cô gái đều hiểu lầm ý định của cậu.

Chỗ kín của người chị ướt nhẹp, em gái cũng không thể kiểm soát bản thân.

"...."

Mùi của amoniac bắt đầu lan rộng khắp nơi, làm Momonga cảm thấy mệt lử. Mặc dù cậu không biết phải làm gì, nhờ Albedo giúp đỡ cũng chẳng có ích gì, vì vậy Momonga quyết định tiếp tục biểu hiện ra thiện ý của mình:

"....Hình như ngươi đang bị thương."

Là một người đã lăn lộn khá giỏi trong xã hội, Momonga đã sớm đem kĩ năng "đánh trống lảng" lên một trình độ khá cao.

Momonga giả vờ không thấy gì và đã mở Item Box và lấy ra một cái túi. Mặc dù chiếc túi này được gọi là Infinite Backpack nhưng nó chỉ có thể chứa tối đa là 500 kg.

Bởi vì các item trong túi này có thể được đưa vào bảng điều khiển như các phím tắt, người chơi trong Yggdrasil luôn đặt các item mà họ cần sử dụng một cách nhanh chóng trong túi này.

Lục lọi túi, cuối cùng cậu đã tìm thấy một chai xi-rô màu đỏ.

《Minor Healing Potion》

Chai thuốc nhỏ này có thể khôi phục 50 HP, nó được sử dụng thường xuyên khi bạn có lv thấp trong Yggdrasil. Tuy nhiên đối với Momonga, đây là một item cực kì vô dụng. Bởi vì thuốc này là mang năng lực chữa thương, cho nên đối với một kẻ bất tử như Momonga nó sẽ giống như một chai thuốc độc. Tuy nhiên, vì không phải tất cả các thành viên guild mình đều là Undead như cậu nên Momonga vẫn còn giữ item này.

"Uống nó đi."

Momonga đưa xi-rô màu đỏ ra. Khuôn mặt chị gái tái lại:

"Tôi, tôi sẽ uống nó! Nhưng xin ngài hãy tha cho em gái tôi--"

"Onee-chan...!"

Khuôn mặt sắp khóc, em gái cố gắng để ngăn hành động chị của mình, còn người chị thì xin lỗi cô em và đưa tay nhận lọ thuốc. Nhìn vào biểu hiện giữa hai chị em, Momonga chẳng hiểu gì cả.

Ngay từ đầu cậu rõ ràng là cố gắng cứu sống họ, thậm chí còn cho họ một bình hồi máu, tại sao họ phải thể hiện tình cảm chị em trước mặt cậu. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Cậu hoàn toàn không lấy được sự tin tưởng từ hai chị em đó. Mặc dù ngay từ đầu cậu đã không định không cứu giúp và mặc xác số phận của họ, nhưng kết quả cậu lại là ân nhân cứu mạng của họ, họ nên khóc lóc và biết ơn, cảm tạ lòng tốt của cậu. Những cảnh như thế này thường xảy ra rất nhiều trong Manga và Anime sao? Nhưng việc đang diễn ra trước mặt cậu và những cảnh đó hoàn toàn khác nhau.

Những gì đang xảy ra? Phải có một ngoại hình đẹp để nhận được đặc quyền đó sao?

Nghi vấn nổi lên trên mặt Momonga, nhưng sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"... Momonga-sama đã có lòng tốt ban tặng thuốc cho ngươi, nhưng nghĩ tới rằng ngươi lại từ chối nhận nó ... Sinh vật hạ đẳng ... Ngươi nên bị giết bởi sự xấc láo đó."

Albedo giơ rìu lên, định chém đầu hai người họ.

Sau khi phải đối mặt với nguy hiểm để cứu họ, chỉ để nhận được loại báo đáp kiểu này ... Momonga có thể hiểu được cảm xúc của Albedo, nhưng nếu cô ấy giết chết hai người này thì việc cứu giúp này sẽ không còn ý nghĩa nào nữa.

"Wa-, chờ một chút, không nên manh động. Tình huống này có chút đặc biệt, vũ khí của ngươi xuống."

".... Vâng, Momonga-sama."

Albedo ôn nhu đáp lại, đặt cái rìu xuống.

Tuy nhiên Albedo phát ra sát ý mãnh liệt, đủ để làm cho hai cô gái run lên trong sợ hãi, đồng thời gây Momonga một cảm giác xấu trong dạ dày vốn không tồn tại của mình.

Tóm lại, họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nếu họ tiếp tục ở lại đây, không biết những chuyện nào sẽ còn xảy ra nữa.

Một lần nữa Momonga đưa chai thuốc ra:

"Đây là thuốc trị thương, không có độc đâu. Uống nó nhanh lên."

Momonga nói với một giọng điệu mạnh mẽ và nhẹ nhàng. Đồng thời nó cũng ngụ ý rằng nếu họ không nhanh chóng uống nó, họ sẽ bị giết.

Nghe vậy, người chị nhanh chóng cầm lấy chai thuốc và uống nó. Sau đó, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:

"Không thể nào ..."

Sờ vào lưng của mình, cô ấy không thể tin điều đang xảy ra, cô thử xoay xoay cơ thể, vuốt ve và vỗ vào phần lưng:

"Không đau nữa phải không?"

"Vâ-, Vâng."

Cô chị gật đầu ra ý nó không còn đau nữa.

Có vẻ các vết thương trên cơ thể của cô là vết thương nhỏ, sử dụng loại thuốc cấp thấp sẽ chữa lành được nó.

Thấy rằng cậu đã được chấp thuận, Momonga muốn hỏi thêm một câu. Đây là một câu hỏi bắt buộc vì nó có thể có khả năng ảnh hưởng đến các kế hoạch của cậu trong tương lai.

"Ngươi biết pháp thuật không?"

"C-, Có. Đôi khi các Dược Sư đi đến ngôi làng của chúng tôi ... bạn bè của tôi cũng có thể sử dụng phép thuật."

"... Vì vậy, nếu như thế, vậy thì việc giải thích sẽ dễ dàng hơn. Ta là một Magic Caster."

Momonga bắt đầu tụng ma thuật:

《Anti-Life Cocoon》

《Wall of Protection from Arrows》

Lấy hai chị em làm trung tâm, một cột ánh sáng bảo vệ cao 3 mét bao phủ họ. Câu thần chú thứ hai không thể dùng mắt thường quan sát được, nhưng có thể thấy những dòng chảy của không khí xung quanh họ đang thay đổi. Thông thường chỉ cần sử dụng lại phép thuật cậu dùng lúc nãy là đủ để chứng minh những điều cậu nói là đúng, nhưng vì không biết có những loại pháp thuật nào trên thế giới này, cho nên nhiêu đây là đủ. Nếu đội ngũ của kẻ thù có một pháp sư, thật không may mắn cho các cô gái.

"Ta đã vây quanh ngươi bằng những phép thuật bảo vệ, nó hộ mệnh các ngươi khỏi hầu hết những con quái vật, và đó một loại phép sẽ làm suy yếu những đòn tấn công tầm xa. Tất cả những gì ngươi phải làm là ở yên đây và ngươi sẽ được an toàn--Để thêm an toàn, ta sẽ đưa cho ngươi item này."

Các chị em đã bị sốc trước các mô tả về sự kỳ diệu của pháp thuật, sau đó Momonga ném cho họ hai cái kèn mài nhẵn làm bằng đồng. Những chiếc kèn đã không bị chặn lại bởi phép thuật, trực tiếp đi qua bức tường bảo vệ và rơi xuống cạnh bên hai chị em.

"Cái đó được gọi là "Kèn Thống Lĩnh Goblin", ngươi chỉ cần thổi vào kèn và những con quái vật nhỏ--được gọi là Goblin sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Ngươi có thể ra lệnh cho họ để bảo vệ chính mình."

Trong Yggdrasil, khác với các item tiêu hao, phần lớn item có thể được chuyển đổi thành các data crystal, tùy theo ý muốn có thể thêm cho nó các loại hiệu ứng. Tuy nhiên, có một số vật phẩm không thể được chuyển đổi và cái kèn này là một trong những loại item cấp thấp.

Khi sử dụng chiếc kèn này, Momonga có thể triệu hồi 12 Goblin có chút năng lực, hai con Goblin cung thủ, một con Goblin Ma pháp sư, một con Goblin , hai Goblin kỵ binh cưỡi sói và một con Goblin chỉ huy.

Tuy được gọi là quân đội Goblin, số lượng Goblin nhiêu đây thì ít và khá yếu.

Đối Momonga, đây là một item gà và lạ lùng là cậu đã không vứt nó đi. Thế nhưng item vô dụng này lại có ích vào thời điểm hiện tại, Momonga cảm giác mình thực sự thông minh.

Một lợi ích khác của item này là các Goblin được triệu tập, chúng sẽ không bị giới hạn về mặt thời gian triệu hồi chỉ biến mất sau khi bị giết chết. Ít nhất có thể tranh thủ được một khoảng thời gian.

Thực hiện xong mọi việc, Momonga xoay người rời đi, suy nghĩ về tình trạng hiện tại của ngôi làng, Albedo đi sát bên cạnh cậu. Nhưng vừa đi được vài bước, hai âm thanh truyền đến từ phía sau.

"Cảm--C-cảm ơn ngài đã cứu giúp chúng tôi!"

"Cảm ơn ngài!"

Hai câu nói này làm Momonga dừng lại, cậu quay lại và nhìn vào hai cô gái đang rưng rưng nước mắt, nói cảm ơn cậu. Monoga trả lời ngắn gọn:

"... Không có gì cả."

"Còn, còn một điều nữa, mặc dù nó có thể là ích kỷ của riêng tôi, nhưng chúng tôi chỉ có thể dựa vào những người như ngài. Xin hãy, xin hãy cứu giúp cha mẹ của chúng tôi!"

"Được rồi. Nếu họ còn sống, ta sẽ cứu họ."

Nghe câu trả lời của Momonga, cô chị trợn tròn hai mắt, lộ vẻ hoài nghi. Cô nhanh chóng tỉnh lại và cúi đầu cảm ơn:

"Cảm-, Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài, thực sự cảm ơn ngài rất nhiều! Ngoài ra, tôi có thể hỏi ngài ..."

Cô gái ngập ngừng hỏi:

"Tên của ngài là gì ...?"

Momonga suýt buột miệng nói ra tên thật của mình, nhưng cuối cùng, cậu không nói ra điều đó.

Momonga chỉ là cái tên trong quá khứ của người đứng đầu của Guild Ainz Ooal Gown. Như vậy tên mình là gì bây giờ? Mình là người cuối cùng còn tồn tại trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick ...

--Ah. Đúng rồi.

"... Hãy nhớ tên của ta. Tên ta là--Ainz Ooal Gown."

Phần 4

"OHHHHHHAAAAAAAAAAHHHHHHHH!"

Tiếng rít gào lay động không khí xung quanh dữ dội.

Đây chính là tín hiệu bắt đầu của cuộc thảm sát khác.

--Những kẻ đi săn sẽ trở thành con mồi.

Trong cuộc đời của mình, Londes Di Gelanpo chỉ lỡ mồm xúc phạm Chúa có vài lần. Nhưng chỉ trong vài phút trước, hắn đã chửi Chúa vài chục lần, hơn tất cả những lần trước đây cộng lại.

Nếu Chúa thực sự tồn tại, Chúa đã hiện thân và đánh bại con quái vật này. Tại sao Chúa lại không làm gì khi Londes là một tín đồ tận tụy?

Bởi vì Chúa không tồn tại.

Trong những năm qua, hắn luôn luôn khinh thường những kẻ ngớ ngẩn - những kẻ không tin vào Chúa - nếu thực sự ngươi không tin vào Chúa, thì làm sao những vị Linh Mục có thể dùng được pháp thuật--nhưng bây giờ hóa ra hắn ta mới là người ngu ngốc.

Trước mặt hắn, một con quái vật--tạm thời được gọi là Death Knight--từng bước tới gần.

Theo phản xạ tự nhiên, hắn lui về phía sau hai bước để kéo dài khoảng cách giữa hai bên.

Áo giáp trên người hắn va đập vào nhau liên miên tạo thành những âm thanh chói tai và thanh kiếm nắm trong tay cũng run rẩy không ngớt. Death Knight bị bao quanh bởi một nhóm 18 người kỵ sĩ, nhưng tất cả họ cũng đang trong tình trạng giống như Londes vậy.

Mặc dù sợ hãi, nhưng không ai trong số họ cố gắng chạy trốn. Đây không phải là sự dũng cảm mà vì tất cả họ đã quá kinh hãi. Chứng minh cho điều đó chính là tiếng răng đập va vào nhau. Nếu có thể chạy trốn thì họ đã làm rồi.

--Đấy là bởi họ biết rằng họ không thể trốn thoát.

Londes đảo mắt, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chỗ này chính là quảng trường trung tâm của ngôi làng. 60 người đang tụ tập ở đây, là những dân làng bị Londes bắt được. Londes nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của họ sau khi nhìn vào bọn hắn. Đa số những đứa trẻ trốn đằng sau một bệ gỗ cao. Số còn lại thì cầm những chiếc gậy cố gắng bảo vệ cha mẹ của chúng, những đứa trẻ này cố gắng vào tư thế sẵn dàng chiến đấu nhưng chỉ việc cầm chắc cây gậy đã lấy đi tất cả sức lực của chúng.

Khi Londes tấn công ngôi làng này, dân làng chạy đến quảng trường trung tâm từ tất cả các hướng. Sau khi lục soát các ngôi nhà, để ngăn chặn những người trốn trong các tầng hầm bí mật, họ chuẩn bị nung chảy kim loại và đổ xuống lòng đất.

4 kỵ sĩ cưỡi ngựa, mỗi người trang bị một cây cung, được giao nhiệm vụ canh gác xung quanh ngôi làng. Họ sẽ bắn bất cứ ai cố tìm cách trốn thoát. Phương pháp này đã được sử dụng nhiều lần và đã được chứng minh nó khá hữu dụng.

Tuy việc giết hại sẽ tốn một thời gian, nhưng cũng coi như khá thuận lợi khi dồn những người dân làng sống sót trong một nơi, sau đó họ sẽ cho một vài người trong số họ chạy trốn.

Đó là theo kế hoạch, nhưng--

Londes vẫn còn nhớ thời điểm đó.

Một người bạn của hắn là Ilian, người chịu trách nhiệm cho việc dọn dẹp, đang đứng đằng sau những người dân làng, đột nhiên bị ném bay vào trong không trung.

Do điều đó rất khó tin nên không ai nhận ra điều gì đã xảy ra cả. Nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ áo giáp nặng--mặc dù bộ giáp đã được làm giảm trọng lượng bằng pháp thuật, nhưng cũng không thể loại bỏ toàn bộ trọng lượng của nó--bị ném vào không trung như một món đồ chơi, không ai có thể tin vào những gì đang diễn ra.

Ilian bay cao khoảng 7 mét và tiếp đất trong một tiếng vang chói tai rồi không nhúc nhích nữa.

Ở vị trí ban đầu của Ilian, xuất hiện thêm một thứ càng khó thể tin--một con quái vật bất tử, chính là Death Knight, từ từ hạ xuống cái khiên đã đánh bay Ilian vào không trung, nó đứng trước mặt họ.

Sau đó, toàn bộ quảng trường rơi vào hỗn loạn.

"Aaaahhhhhh!"

Một tiếng thét chói tai vang lên tận tầng mây. Một trong những đồng đội của Londes không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi, kêu lên một cách tuyệt vọng và cố gắng chạy trốn khỏi nơi này.

Trong trạng thái như vầy, rất khó khăn để duy trì đội hình của họ và có thể dễ dàng sụp đổ dưới sự căng thẳng cao độ. Tuy nhiên, không có ai cố gắng chạy trốn. Bởi vì...

Khoét mắt Londes thấy đột nhiên xuất hiện một cơn lốc màu đen.

Mặc dù Death Knight có một cơ thể rất lớn và kích thước của nó đã vượt xa so với chiều cao trung bình của một con người, nhưng sự nhanh nhẹn của nó không thể tưởng nổi.

Người đồng đội đang cố gắng đào tẩu chỉ chạy được có ba bước.

Trước khi đặt bước thứ tư, cơ thể của hắn liền bị cắt làm đôi bởi một tia sáng màu bạc. Hai phần cơ thể bị chia đôi theo hai hướng khác nhau đổ rạp xuống. Mùi chua loét lan ra xung quanh và nội tạng hồng hồng nằm rải rác trên mặt đất.

"Goowuuuwuuuwuuu-"

Death Knight dính đầy máu trên người, xung vẩy cự kiếm và gầm lên.

Đó là một tiếng kêu của hoan lạc--

Ngay cả những người không nhìn thẳng vào khuôn mặt thối rữa của nó cũng có thể nhận ra niềm vui của nó. Death Knight với ham muốn giết chóc, mang lại con người sự khủng bố và tuyệt vọng.

Mặc dù trong tay cầm kiếm, không ai dám là người đầu tiên tấn công nó.

Hồi phục từ cú sốc ban đầu, họ đã cố gắng tấn công, dù cho có may mắn chém trúng đối phương cũng không thể gây ra những thiệt hại nhỏ nhất cho áo giáp Death Knight.

Ngược lại, Death Knight thậm chí không sử dụng thanh kiếm của mình, nó chỉ sử dụng khiên để đánh bay Londes. Không chỉ vậy, các đòn đánh thậm chí còn không gây thương vong cho các kỵ sĩ khác.

Rõ ràng là nó muốn trêu đùa bọn họ. Death Knight muốn thưởng thức sự giãy giụa trước cái chết của loài người.

Khi một kỵ sĩ cố gắng chạy trốn thì Death Knight lập tức giết luôn kẻ đó.

Người kỵ sĩ đầu tiên gắng thoát ra là Rilick. Một người đàn ông tốt bụng, chỉ uống một ít đồ uống có cồn thì sẽ bị say ngay lập tức, trong nháy mắt, đầu anh liền bị Death Knight cắt đứt. Nhìn vào đó là đủ hiểu rằng Death Knight sẽ không cho họ thoát ra một cách dễ dàng, vì vậy không ai dám thử lại.

Các cuộc tấn công của họ không có hiệu quả và tìm cách chạy trốn đồng nghĩa với cái chết ngay lập tức.

Chỉ có một con đường và đó là bị đùa giỡn cho đến khi bị giết.

Mặc dù tất cả họ đều đeo một cái mũ giáp có thể che giấu toàn bộ khuôn mặt bên dưới, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra số phận của họ. Những người đàn ông trưởng thành bắt đầu khóc như những đứa trẻ. Họ bắt nạt kẻ yếu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh như này.

"Chúa ơi, hãy giúp những con chiên của ngài ......"

"Xin Chúa ......"

Có thể nghe thấy một số người nghẹn lại nước mắt để xin phước lành từ Chúa. Cảm thấy bất lực, Londes thiếu chút nữa cũng đã quỳ xuống nguyền rủa hay cầu xin cho một sự cứu giúp thần thánh.

"Ngươi, cả ngươi nữa, nhanh chặn con quái vật lại!"

Trong khi các kỵ sĩ đã chấp nhận số phận của họ và bắt đầu cầu nguyện, lời cầu nguyện của họ bất ngờ bị gián đoạn bởi một tiếng rít đanh đá.

Người nói ra câu nói này đang đứng bên cạnh Death Knight. Hắn cố gắng rời xa thi thể bị chia làm hai của tên kỵ sĩ vừa rồi, cái bộ dáng đi cà nhắc và không ngừng phát run của hắn trông thật sự buồn cười.

Londes nhìn bộ dáng kia và nhíu mày lại. Bởi vì đội mũ giáp làm họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau và khó mà nghe rõ giọng nói, thật khó để xác định đó là ai. Nhưng với thái độ này, chỉ có thể là một người.

...... Đội trưởng Belius.

Khuôn mặt của Londes nhăn lại.

Bởi vì tính dâm dục của mình, Belius đã cưỡng hiếp một cô gái ở một ngôi làng và xung đột với cha cô, người đã cố gắng để cứu cô. Sau khi người ta kéo ông ta đi, Belius trút cơn giận dữ lên người thôn dân kia bằng cách đâm đi đâm lại thanh kiếm lên ông--hắn là loại người đó. Lý do duy nhất mà hắn có thể tham gia nhóm quân này là quyền lực của gia đình mình, chính là sự giàu có và sở hữu nhiều đất đai.

Có một người như vậy có thể trở thành chỉ huy, điều này chỉ có thể được gọi là không may mắn.

"Ta không thể chỉ chết ở đây, các ngươi! Mau tranh thủ thời gian cho ta! Mau trở thành lá chắn bảo vệ ta!"

Không ai hành động. Mặc dù danh nghĩa là người chỉ huy nhưng hắn chẳng được ai được tôn trọng cả. Ai ngu ngốc mà đi hy sinh sống của họ cho cái loại người như này sống sót?

Death Knight nghe thấy tiếng ồn ào và từ từ quay về phía Belius.

"Yi--!"

Đứng bên cạnh Death Knight mà vẫn có thể hò hét như vậy có thể được coi là một chiến công đáng ghi nhận. Londes không thể không cảm thấy ngưỡng mộ khi xem xét tình huống kỳ lạ này, nhưng sau đó hắn lại nghe Belius hét lên một lần nữa:

"Tiền, ta cho các ngươi tiền. Hai trăm đồng vàng! Không, năm trăm đồng vàng!"

Hắn đề xuất một số lượng tiền thưởng rất cao, nhưng tại thời điểm này nó cũng chỉ giống như yêu cầu họ phải nhảy từ một vách đá cao 500 mét và chỉ khi họ sống thì họ sẽ được khen thưởng.

Trong khi không ai dám hành động, thì chỉ có một người đang cố gắng di chuyển--không, cần phải nói rằng đó là một nửa người. Như muốn trả lời.

"Opppoooooo ......"

Nửa bên phải của tên kỵ sĩ nắm lấy mắt cá chân Belius. Miệng nhổ ra máu và rên rỉ:

"--Oooaaaaaaaahhhhhh!"

Belius bắt đầu la hét, các kỵ sĩ và dân làng lân cận nhìn thấy những gì xảy ra và cơ thể họ bị đông cứng lại vì kinh hãi.

《Squire Zombie》

Trong Yggdrasil, khi Death Knight chết giết chết mục tiêu thì mục tiêu đó sẽ trở thành một quái vật bất tử và ngay lập tức sống lại như một zombie tại nơi nó bị giết. Nếu bạn chết dưới thanh kiếm của một Death Knight, bạn sẽ trở thành tay sai của nó mãi mãi. Đó là luật do trò chơi đặt ra

Belius ngừng la hét và ngồi phịch xuống mặt đất giống như một con rối bị đứt dây. Hắn ta chắc đã ngất đi. Death Knight lại gần và đâm Flamberge trong tay đâm vào cơ thể hắn.

Cơ thể bị đâm của Belius giật giật--

"Wooooohhhhhhhhhhh"

--và bị đánh thức bởi cơn đau, Belius thét ra một tiếng đinh tai nhức óc.

"Để, để tôi đi! Tôi xin ngài! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu!"

Belius tay nắm chặt thanh kiếm đang đâm xuyên cơ thể của mình, nhưng Death Knight bỏ qua lời cầu khẩn đó. Thay vào đó, nó bắt đầu di chuyển cây Flamberge như một cái cưa. Áo giáp bị cắt làm đôi, máu tươi bay tung tóe khắp nơi.

"Aaargh--ta, ta sẽ cho ngươi tiền, thả, thả ta--"

Cơ thể Belius co giật vài lần và trút hơi thở cuối cùng. Lúc này Death Knight rời khỏi xác Belius với sự thỏa mãn.

"Không Không Không."

"Chúa ơi!"

Bởi những cảnh đang diễn ra trước mặt họ, các kỵ sĩ bắt đầu khóc thét lên. Chạy trốn sẽ chết, nhưng ở lại thì sẽ có một số phận tồi tệ hơn cả cái chết. Mặc dù họ cũng nhận thức được điều này, họ không biết phải làm gì và cơ thể của họ không thể di chuyển dù chỉ là một bước.

"--Bình tĩnh lại!"

Tiếng gầm Londes vang lên ngăn lại các kêu la ai oán. Xung quanh trở nên im lặng, thời gian như thể dừng lại.

"--Lui lại! Nhanh gửi các tín hiệu, gọi ngựa và kỵ binh khác trở lại đây! Trong khi các tín hiệu được gửi đi, những người còn lại cố gắng tranh thủ thời gian! Ta không muốn chết theo kiểu này, di chuyển đi!"

Mọi người lao vào hành động.

Chân tay họ không còn luống cuống như lúc nãy nữa, các kỵ sĩ phối hợp rất ăn ý với nhau, khí thế như thác đổ cuồn cuộn.

Họ ngừng việc suy nghĩ lại và cố gắng tạo một phép màu. Những hành động hỗn loạn sẽ không xảy ra lần thứ hai.

Tất cả các kỵ sĩ dường như biết mình phải làm gì. Họ cần bảo vệ người phụ trách gửi tín hiệu liên hệ với các kỵ sĩ khác.

Một người lui lại đằng sau, đặt thanh kiếm xuống đất và lấy một cái tù và sừng từ túi xách ra.

"OHAHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Rõ ràng hành động của lấy chiếc tù và đã gây sự chú ý cho Death Knight, nó liền ra tay. Mục tiêu của nó là người kỵ sĩ lấy tù và ra, trái tim của tất cả mọi người như ngừng đập, kế hoạch đối phương là tiêu diệt phương pháp trốn thoát duy nhất của họ, nó hoàn toàn muốn giết sạch bọn họ sao?

Cơn lốc màu đen đã tới gần và các hiệp sĩ biết rằng chặn nó là chết ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả bọn họ vẫn cùng tiến lên tạo thành một bức tường phòng thủ bằng cơ thể họ. Dùng nỗi sợ này tiêu diệt nỗi sợ khác.

Vẫy lá chắn một cái, một kỵ sĩ bị đánh bay.

Kiếm lóe lên một tia, một kỵ sĩ khác bị đứt đôi người.

"Ditz Morite!! Nhanh chóng cắt đứt đầu của những người đã chết. Nếu ngươi không làm như vậy, họ sẽ trở thành zombie!"

Người kỵ sĩ bị gọi tên vội vàng chạy về phía những kỵ sĩ bị giết hại một cách dã man.

Tấm khiên vung lên một lần nữa, một kỵ sĩ khác bị đánh bay và thanh kiếm dễ dàng chém đứt đôi một người khác. Trong chớp mắt 4 hiệp sĩ đã bị giết chết. Mặc dù Londes cảm thấy sợ hãi, hắn vẫn rút thanh kiếm ra và đối mặt với vòi rồng màu đen, sẵn sàng hy sinh bản thân mình như một người tử vì đạo.

"OHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Dù không có tí cơ hội chiến thắng nào, Londes không có ý định ngồi yên, hét to một tiếng, hắn dùng tất cả sức mạnh của mình vung lưỡi kiếm về phía Death Knight.

Có lẽ đó là vì đây là cơ hội cuối cùng, phát chém này đã phá vỡ giới hạn sức mạnh của Londes và hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước nhát kiếm này, có lẽ đây là đòn mạnh nhất trong đời của Londes.

Death Knight cũng vung thanh Flamberge.

Sau một tia chớp lóe, Londes thấy trời đât quay cuồng--

--cơ thể không đầu của hắn ngã xuống đất. Thanh kiếm Londes văng ra xa. Đồng thời, âm thanh của chiếc tù và vang lên--

Momonga--Ainz nhìn về phía ngôi làng nơi cậu có thể nghe thấy tiếng tù và đang được thổi.

Trên mặt đất là thi thể của các kỵ sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới quanh làng. Không khí nồng nặc mùi máu tươi vì Ainz đang không ngừng làm các thử nghiệm và cậu nguyền rủa mình vì các sai lầm về trình tự.

Ainz ném thanh kiếm xuống đất. Ban đầu nó thuộc về một trong những kỵ sĩ đang nằm trên mặt đất và lưỡi kiếm sắc bén của nó đã bị nhuộm đầy bụi bẩn.

"......Ta thực sự ghen tị với các kĩ năng kháng dmg vật lí và khả năng giảm bớt dmg."

"Ainz Ooal Gown-sama."

"...Gọi ta là Ainz được rồi, Albedo."

Nghe mong muốn của Ainz cách cậu muốn được gọi, Albedo hơi bối rối:

"Guuuguuuhuuuh - Có thể, có thể được như vậy sao?! Gọi tắt tên của 41 Sáng Tạo Giả Ainz Ooal Gown, hiện tại là tên của chủ nhân Nazarick, thần nghĩ việc này cực kỳ bất kính!"

Ainz lại nghĩ rằng đây không phải là một vấn đề lớn.

Nhưng nếu Albedo đã nghĩ như vậy, cho thấy rằng cái tên Ainz Ooal Gown trong lòng của cô mang một vị trí khá cao. Ainz cảm thấy khá hài lòng về điều đó và trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Ừ, không sao Albedo. Cho đến khi những người bạn của ta xuất hiện, đây sẽ là tên của ta và ta cho phép ngươi gọi ta bằng cách đó."

"Tuân lệnh, không, hãy cho thần thêm kính ngữ. Thế, thế...... -sama, Ainz-sama, Hehehe ...... đúng, chính là nó ......"

Albedo bẽn lẽn uốn éo cơ thể của mình.

Bởi vì cô ấy vẫn còn mặc áo giáp toàn thân đã che đi gương mặt xinh đẹp, Ainz nghĩ rằng cô trông rất quái đản.

"Có, có khi nào Heheheh ...... Bởi vì thần ... thần đặc biệt hơn người khác với ngài nên thần mới có thể gọi ngài như vậy ....."

"Không, ta thấy mỗi lần gọi một tên dài như vậy thì không được hay cho lắm, vì vậy ta muốn làm cho nó ngắn gọn hơn thôi."

"...... Vâng, ngài nói rất đúng--"

Sau khi nghe lý do này, tâm trạng của Albedo ngay lập tức rơi xuống đáy. Thấy vậy, Ainz hỏi cô:

"...... Albedo, khi ngươi gọi tên ta, ngươi nghĩ gì về nó?"

"Thần nghĩ rằng tên đó rất phù hợp với ngài một cách hoàn hảo và thần yêu--khụ khụ, nó cho thấy sự toàn vẹn tuyệt hảo của ngài, Chúa Tể Tối Cao."

"...... Tên này ban đầu đại biểu cho tất cả 41 thành viên của chúng ta, bao gồm cả người sáng tạo của ngươi - Tabula Smaragdina. Ta đã tự tiện lấy cái danh xưng này. Ngươi nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy gì về điều này?"

"...... Mặc dù có thể xúc phạm ngài ...... xin vui lòng cho phép thần nói những lời này. Nếu nó làm Ainz-sama tức giận, hãy ra lệnh cho thần tự kết liễu tính mạng...... Nếu Momonga-sama đã sử dụng tên đó, thần chắc chắn rằng các vị Sáng Tạo Giả khác, những người đã dựng nên chúng thần chắc chắn sẽ có những ý kiến riêng về nó. Tuy nhiên, trong khi các Sáng Tạo Giả khác bỏ rơi chúng thần, chỉ có Momonga-sama ở lại nơi này cho đến những giây phút cuối cùng, vì vậy nếu ngài sử dụng cái tên này, chúng thần chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui mừng. "

Albedo cúi đầu và Ainz không nói nên lời.

Câu "bỏ rơi chúng thần" vang vọng trong tâm trí của cậu.

Tất cả người bạn trong quá khứ của mình đều có lý do rời đi. Yggdrasil chỉ là một trò chơi, chẳng có lý do gì để từ bỏ cuộc sống trong thế giới thực cho nó cả. Momoga cũng nghĩ như vậy.Nhưng từ bỏ Ainz Ooal Gown và Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, chẳng lẽ không ai cảm thấy tức giận đối với những người bạn trong quá khứ?

Họ thậm chí còn bỏ rơi ta.

"...... Có lẽ như vậy, có lẽ cũng không phải như vậy. Cảm xúc của con người khá phức tạp ...... Không có câu trả lời xác đáng...... Ngẩng đầu Albedo. Ta hiểu cảm xúc của ngươi. Ta đã quyết định ... Đây sẽ là tên của ta. Cho đến khi các bạn của ta xuất hiện và phản đối nó, Ainz Ooal Gown sẽ là tên của ta."

"Vâng, Chúa Tể Tối Cao...... Đối với người thần yêu quý nhất sử dụng một tên cao quý như vậy, thần thực sự rất hài lòng."

Người yêu quý nhất ... ah.

Nhưng Ainz tạm thời không để ý đến vấn đề này.

"...Thế à. Cảm ơn ngươi."

"Vì vậy, Ainz-sama, ngài có muốn dành một chút thời gian ở đây không? Mặc dù chỉ đứng bên cạnh Ainz-sama, thần cũng thấy vui rồi... phải rồi, đi dạo cũng là một ý tưởng không tồi."

Điều này không thể được bởi vì Ainz đến đây để giải cứu ngôi làng này.

Cha mẹ của hai chị em nhờ Ainz cứu đã được tìm thấy nhưng họ đã bị giết chết.

Nhớ lại cơ thể của họ, Ainz gãi đầu.

Nhìn thấy xác của họ, phản ứng Ainz là giống như nhìn thấy một con sâu nhỏ chết trên đường phố, không cảm thấy bất kỳ điều đáng tiếc, buồn bã hay tức giận.

"Được rồi, để việc này sang một bên, hiện nay không có gì việc gì khẩn cấp cả. Death Knight hình như sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Thật không hổ danh là một kẻ bất tử được triệu hồi bởi Ainz-sama. Chấp hành công việc một cách tận tâm là hành động đáng ngưỡng mộ."

Ainz sử dụng phép thuật và skill để tạo ra những con quái vật bất tử. Quái vật tạo ra bởi Special Skill của Ainz mạnh hơn quái vật bình thường khác. Tất nhiên, Death Knight tạo ra mới đây so với bình thường đã mạnh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Death Knight nhiều lắm chỉ là một con quái lv 35. Để triệu tập Overlord Wiseman và Grim Reaper Thanatos], Ainz phải tiêu thụ điểm kinh nghiệm của mình. So với những thứ đó, Death Knight chỉ là một con cá nhỏ và nó vẫn có thể chiến đấu, điều đó có nghĩa rằng đối phương không phải quá mạnh mẽ.

Tức là không có nguy hiểm.

Sự thật này khiến cậu muốn làm một tư thế tự sướng, nhưng cần phải giữ uy phong chủ nhân, Ainz kìm nén sự thôi thúc của cảm xúc trong trái tim mình và nắm chặt tay bên dưới áo choàng của mình.

"Những kẻ thù tấn công làng quá yếu. Chúng ta cũng cần phải đi xác nhận những người còn sống sót trong ngôi làng này."

Trước khi thực hiện hành động tiếp theo của mình, Ainz kiểm tra lại những điều cậu cần làm khi tới đây.

Đầu tiên, cậu tắt đi hào quang của Quyền Trượng Ainz Ooal Gown. Hào quang ác linh của nó đã biến mất không một dấu vết, giống như ngọn nến thổi tắt trước ngọn gió.

Tiếp theo, Ainz lất từ hòm đồ của mình một chiếc mặt nạ có thể bao trùm toàn bộ đầu. Nó có quá nhiều đồ trang trí và sắc thái rất khó để mô tả, không phải khóc cũng chả phải tức giận. Nó tương tự như một trong những mặt nạ Barong ở Bali.

Mặc dù trông kỳ lạ, cái mặt nạ không có bất kỳ sức mạnh ẩn giấu cả. Đó chỉ là một item nhận được từ mục sự kiện, thậm chí không có thuộc tính nào được cài đặt vào.

Tong đêm Giáng sinh, nếu bạn đăng nhập vào trong Yggdrasil từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối và chơi hơn hai giờ--không, chỉ cần ở hai giờ trong game trong quãng thời gian đó, bạn sẽ tự động nhận được mặt nạ này. Có thể nói rằng item này là hoàn toàn vô dụng.

Tên của mặt nạ là Mặt nạ của Ghen Tị.

Ainz đã từng đeo mặt nạ này, và gây ra cơn lũ tin nhắn rác về mặt nạ trên các bảng chat online "Công ty trò chơi điên rồi sao?" "Chúng tôi còn đang chờ đây này." "Một trong những thành viên guild của chúng tôi không có loại mặt nạ này, ai đó có thể PK anh ta không?" "Tôi không còn là con người ohohoh!".

Tiếp theo, cậu lấy ra một đôi găng tay bằng kim loại. Bề ngoài của nó được làm rất thô sơ, không có gì đặc biệt.

Item này được gọi là Găng Tay Sắt. Nó do các thành viên của Ainz Ooal Gown tạo ra. Năng lực duy nhất của nó là tăng cường sức mạnh của nhân vật.

Khi dùng item này, toàn bộ xương tay của cậu được che dấu.

Ainz có lý do của mình để phải che dấu dung mạo của mình lúc này. Đó là bởi vì Ainz nhận ra rằng cậu đã phạm phải một sai lầm chết người.

Trong Yggdrasil, Ainz được đã quá quen với việc nhìn vào bộ xương của mình và nó không đáng sợ đối với cậu. Tuy nhiên, đối với những người của thế giới này, ngoại hình của Ainz là hiện thân hoàn hảo của khủng bố. Dù đó là hai cô gái suýt bị giết, hoặc kỵ sĩ được vũ trang đầy đủ, mọi người đều cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hình dáng của cậu.

Trước mắt, sử dụng các đạo cụ để thay đổi diện mạo của mình từ Ác Quỷ thành Ác Pháp Sư--vậy là quá đủ rồi. Cuối cùng cậu không biết xử trí pháp trượng như thế nào nên quyết định mang luôn nó theo. Dù sao điều đó cũng chẳng gây thêm phiền toái nào cả.

"Giờ đành phó mặc Chúa, nếu biết vậy lúc trước đừng giết đám người này."

Ainz tung ra một câu chỉ có những người vô thần sẽ nói, ra dấu cầu nguyện và dời ánh mắt khỏi những cái xác và thi triển pháp thuật :

《Fly》

Ainz nhẹ nhành bay lên không trung. Không lâu sau, Albedo cũng bay theo bên cạnh cậu.

"--Death Knight, nếu bất kì kỵ sĩ vẫn còn sống, không nên giết chết họ. Họ vẫn còn có giá trị."

Lắng nghe mệnh lệnh của Ainz, Death Knight lập tức thực hiện lệnh của cậu. Tuy nhiên, cái cảm giác của Death Knight khi nó nhận được mệnh lệnh mới từ Ainz rất khó miêu tả.

Aniz bay nhanh tới nơi tù và kêu. Những cơn gió tạt vào cơ thể của cậu, chưa bao giờ trong Yggdrasil cậu bay nhanh như này. Mặc dù cậu cảm thấy không thoải mái với chiếc áo choàng dài đang bó sát cơ thể, nhưng cậu chỉ phải chịu đựng nó trong một thời gian ngắn.

Ainz bay rất nhanh đến ngôi làng và quan sát toàn bộ ngôi làng từ trên không.

Ainz chú ý nhìn vào quảng trường trung tâm. Nó như thể bị chìm trong một chất lỏng màu đen. Bên trong có vài thi thể cùng vài tên kỵ sĩ đang đứng lung la lung lay, và đứng trước mặt họ là Death Knight.

Ainz liếc nhìn các kỵ sĩ còn sống sót, họ hầu như không thể di chuyển--tổng cộng là bốn người. Tuy nhiều hơn số lượng cậu cần, song dư một chút cũng không hề gì.

"Death Knight, thế là đủ rồi."

Giọng nói trong hoàn cảnh như thế này có vẻ chẳng ăn khớp một chút nào, nó như là một người bước vào một cửa hàng tạp hóa và nói ra những gì anh muốn mua, còn đối với Ainz mà nói, tình trạng này giống như cậu đang tình cờ bước vào một cửa hàng và mua một cái gì đó.

Cùng với Albedo, Ainz chậm rãi hạ xuống mặt đất.

Các kỵ sĩ đang cố gắng duy trì hơi tàn bị bất ngờ khi hai người đến. Họ rõ ràng đang chờ quân tiếp viện, nhưng những người đến không phải là những người mà họ muốn thấy và hy vọng của họ đã hoàn toàn tan vỡ.

"Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta, các kỵ sĩ đáng kính, ta gọi là Ainz Ooal Gown."

Không ai trả lời.

"Nếu đầu hàng bây giờ thì có thể giữ được tính mạng. Và nếu muốn tiếp tục chiến đấu..."

Một trong những thanh kiếm ngay lập tức đã được ném xuống. Ngay sau đó có bốn thanh kiếm, cẩu thả nối đuôi rơi lên mặt đất. Bấy giờ không ai nói một lời nào.

"... Các ngươi trông mỏi mệt rồi. Nhưng ngươi đang đứng trước mặt chủ nhân của Death Knight, đầu của ngươi có vẻ là quá cao đấy."

Các hiệp sĩ nhanh chóng quỳ xuống đất, hạ sát đầu.

Họ không giống như kỵ sĩ cúi chào trước vị vua của họ, trái lại họ giống như tù nhân đang chờ thi hành án.

"...... Ta sẽ cho phép ngươi còn sống trở về. Nhưng ta muốn cho ngươi đến chủ nhân của mình và--truyền tải một thông điệp."

Ainz sử dụng 《Flight》 để tiếp cận một tên kỵ sĩ gần đó và quyền trượng của cậu nhẹ nhàng loại bỏ mũ giáp của hắn. Từ phía sau mặt nạ của mình, cậu nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của hắn.

"Đừng gây ra bất kỳ rắc rối ở đây. Nếu ngươi không nghe theo lời khuyên của ta, ngươi và đất nước của mình sẽ chết chung."

Kỵ sĩ không ngừng run rẩy và gật đầu liên tục, bộ dáng đó trông khá thú vị.

"Cút đi. Hãy nhớ nói với chủ nhân của mình."

Nghe được câu đó, các kỵ sĩ lập tức bỏ chạy.

"...Diễn trò mệt quá."

Ainz khẽ phàn nàn trong khi nhìn các kỵ sĩ rút lui.

Nếu không có dân làng xung quanh, cậu sẽ thực hiện động tác thư giãn vai. Mặc dù cũng tương tự như trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, đóng vai một vị chúa tể đầy uy nghiêm là cực kỳ căng thẳng đối với nhân viên văn phòng bình thường như Ainz. Khi vai diễn vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn phải tiếp tục đeo một lớp mặt nạ khác.

Ainz nén tiếng thở dài lại và bước về phía dân làng, Albedo theo sát cậu, bộ áo giáp phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau.

--Dọn dẹp những con zombie.

Ainz ra lệnh cho Death Knight trong khi cậu tiếp cận những người dân và cậu dần dần có thể nhận thấy sự hỗn loạn và lo âu trên khuôn mặt của họ.

Không phải là họ không hài lòng về việc các kỵ sĩ chạy trốn, mà vấn đề là những người ở phía trước mặt họ còn đáng sợ hơn những tên kỵ sĩ kia.

Ainz cuối cùng nhận ra tình hình--cậu rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với tên kỵ sĩ trước đó, vì vậy cậu không thể lấy lập trường của kẻ yếu xem xét việc này.

Ainz suy nghĩ một lúc.

Vì có thể sẽ phản tác dụng nếu đến quá gần, Ainz dừng lại một khoảng cách xa họ và sử dụng một giai điệu nhẹ nhàng:

"Các ngươi đã được cứu, đừng lo lắng."

"Ngài, ngài là ...."

Một trong những dân làng, dường như là người đại diện của họ, lên tiếng, nhưng ngay cả lúc này đôi mắt của họ không chịu dời khỏi Death Knight.

"Ta thấy những người kia tấn công làng, vì vậy ta đã đến đây giúp đỡ."

"Ohhh ......"

Với một tiếng giật mình, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, không phải tất cả dân làng tụ tập ở đây hoàn toàn an tâm về điều cậu vừa nói.

Chẳng còn cách nào khác. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình thay đổi cách tiếp cận?

Ainz quyết định sử dụng một biện pháp tiếp cận mà cậu không thích một chút nào.

"...Mặc dù vậy, đây không phải là miễn phí. Ta muốn nhận được một phần thưởng từ mỗi người dân còn sống sót, các ngươi hiểu không?"

Những người dân làng nhìn vào nhau, dường như không thoải mái khi nói chuyện về tiền bạc. Nhưng từ quan điểm của Ainz, dường như những cái nhìn hoài nghi của người dân đã dần dần phai nhạt. Họ đã được cứu bởi vì tiền và tư tưởng này hơi loại bỏ một số nghi ngờ của họ.

"Nhưng, nhưng tình trạng của ngôi làng--"

Ainz giơ tay lên và ngăn cản bên kia tiếp tục nói:

"Chúng ta hãy nói về điều này sau. Trong khi ta đến đây, ta đã cứu được một cặp chị em. Ta sẽ đi và mang chúng lại đây, các ngươi có thể chờ ta một chút?"

Cậu phải đảm bảo rằng hai cô gái đó phải giữ kín bí mật của mình, cậu không thể cho phép họ để nói cho ai biết về sự diện mạo thực sự của mình.

Ainz từ từ bước đi mà không chờ đợi phản ứng từ phía dân làng. Đồng thời, cậu cũng nghĩ rằng cậu nên sử dụng phép thuật để thay đổi ký ức của họ.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-Chương 4: Xung Đột

Ngôi nhà của trưởng thôn nằm ngay cạnh quảng trường, bên trong căn phòng là một khoảng không gian khá rộng để làm việc bên cạnh bếp lò. Phòng khách trông tồi tàn với một cái bàn hư cũ và vài cái ghế dựa.

Ainz ngồi trên một cái ghế, cẩn thận quan sát khắp phòng.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ, chiếu sáng nơi đây, do đó cậu không cần sử dụng kỹ năng 《Dark Vision》[Nhìn trong tối] cũng có thể thấy rõ mọi thứ.

Đối tượng cần quan sát là cô gái đứng ở góc bếp, còn có những nông cụ đặt bên trong phòng.

Không có dấu hiệu của máy móc hiện đại.

Khi Ainz biết rằng khoa học kỹ thuật tại thế giới này không hề phát triển, cậu nhận ra rằng ý nghĩ của mình có chút ấu trĩ nông cạn. Bởi có sự tồn tại của ma pháp, khoa học kĩ thuật là thứ không cần thiết tại thế giới này.

Ainz nhẹ nhàng di chuyển bàn tay trên chiếc bàn cũ để tránh khỏi ánh sáng mặt trời. Bao tay bằng kim loại không coi là nặng, nhưng cái bàn cũ nát lại vì thế mà rung lên khe khẽ. Ainz thề rằng cái ghế tựa mà cậu đang ngồi cũng phát ra những tiếng kẽo kẹt nho nhỏ chống đối trọng lượng của cậu.

Thật sự là quá nghèo khó rồi.

Ainz đặt cây pháp trượng tựa vào cái bàn. Cây trượng phản chiếu ánh mặt trời, phát ra hào quang sáng chói. Tuy cậu đang ngồi tại một ngôi làng bị tàn phá, cậu vẫn nhận ra xung quanh mình là ảo ảnh của một thế giới thần thoại. Cậu hồi tưởng lại vẻ ngạc nhiên của những thôn dân.

Nhìn vẻ kinh ngạc của những thôn dân này đối với cây quyền trượng, Ainz cảm thấy có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên cảm giác đang bay bổng này nhanh chóng trở thành sự vui sướng bình thường, làm Ainz nhíu mày.

Ainz thật sự không thích cái trò cưỡng chế bình tĩnh này. Thế nhưng đầu óc phân tán khắp nơi thì khó mà giải quyết các vấn đề tương lai. Ainz tự vấn một chút, rồi lập tức đối mặt với thách thức sắp tới.

Đàm phán với trưởng thôn về thù lao cứu viện.

Đương nhiên, mục đích của Ainz là thông tin chứ không phải tiền vàng. Chẳng qua nếu trực tiếp yêu cầu đối phương cung cấp thông tin thì sẽ sinh ra một sự nghi ngờ rất lớn.

Tuy rằng thôn nhỏ này không có vấn đề gì nhưng nếu đến tai những kẻ thống trị thì... Nếu bọn hắn biết Ainz tiếp xúc với người dân bình thường để lấy thông tin, rất dễ dàng để suy ra rằng Ainz không biết gì về thế giới này, từ đó khả năng cậu bị lợi dụng là rất cao.

Mình quá cẩn thận rồi sao?

Ainz cho rằng chuyện này giống với việc chạy bộ qua đường, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm trí mạng. Nguy hiểm trí mạng tại nơi này chính là gặp phải kẻ mạnh.

Mạnh yếu là một khái niệm tương đối.

Cho tới bây giờ, so với những người ở thôn trang này, Ainz ở một kẻ vô cùng hùng mạnh, nhưng không thể nói rằng cậu là người mạnh nhất ở thế giới nơi đây. Hơn nữa Ainz là một Undead, từ sắc mặt sợ hãi của thiếu nữ thì có thể nhận ra vị trí của những Undead trong thế giới này. Phải hiểu rõ tình hình hiện tại, cậu đang bị con người bài xích, rất có thể sẽ bị những kẻ ghét cậu bao vây tấn công, cho nên phải hành động cẩn trọng.

"Đã để Ngài đợi lâu."

Trưởng thôn ngồi xuống phía đối diện. Đứng phía sau là vợ của ông.

Trưởng thôn là một người đàn ông da ngăm đen, mặt đầy nếp nhăn.

Cơ thể ông ta vô cùng cường tráng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được công việc nặng nhọc hằng ngày đã rèn luyện nên cái thân thể đó. Mái tóc muối tiêu, cơ hồ hơn một nửa đã chuyển sang màu trắng.

Tuy bộ quần áo bằng vải bố toàn bùn đất nhưng không có bất cứ mùi nào phát ra.

Nhìn vào khuôn mặt mang theo vẻ khắc khổ có thể ước chừng ông ta tuổi tầm bốn mươi, tuy nhiên thực tế rất khó để phân biệt chính xác. Chỉ sau vài phút nói chuyện mà ông ta già thêm vài tuổi rồi.

Vợ ông tuổi cũng không chênh lệch nhiều.

Dầu vẫn còn mang theo nét đẹp của thời trẻ, nhưng nhiều năm làm việc đồng áng đã làm cho khuôn mặt xinh đẹp không còn nữa. Gương mặt hiện tại đầy vết tàn nhang, và hiện tại chỉ còn là một bà dì gầy gò. Mái tóc dài đen rối bời, cho dù dưới ánh mặt trời, màu sắc vẫn không hề tươi sáng.

"Mời Ngài dùng."

Người vợ đặt một cái cốc cũ lên trên bàn. Albedo không ở đây vì cô đang đi bộ quanh ngôi làng.

Ainz đưa tay lên, nhẹ nhàng từ chối cốc nước sôi để nguội này.

Căn bản là vì cậu không cảm thấy khát, cũng không muốn bỏ cái mặt nạ này ra. Nếu nhìn thấy bà ấy vất vả chuẩn bị cốc nước này thì hẳn là cậu đã từ chối từ trước.

Nấu nước là một chuyện rất vất vả ở làng này.

Dùng đá đánh lửa để mồi. Mồi lửa nho nhỏ được phủ lên bởi một lóp gỗ vụn mỏng, trở nên mạnh hơn. Sau đó đem lửa này cho vào bếp, khi đó mới tính là nhóm bếp xong, chờ đến khi nước sôi là một quãng thời gian rất dài.

Không sử dụng điện mà dùng tay nhóm lửa nấu nước, chuyện này đối với Ainz là lần đầu nhìn thấy, cậu cảm thấy vô cùng hứng thú. Ở thế giới kia của cậu, bét lắm cũng dùng gas để nấu nước, cho nên cũng không vất vả như thế.

Ainz cũng muốn nhân cơ hội này thu thập một chút thông tin về kĩ thuật của thế giới này. Nghĩ vậy, cậu quay lại nhìn với trưởng thôn.

"Tuy ngài đã chuẩn bị nước sôi cho ta, nhưng thật xin lỗi."

"Ngài quá khách khí rồi, không cần phải xin lỗi chúng tôi đâu."

Trưởng thôn cùng vợ thấy Ainz cúi đầu xin lỗi, trên mặt họ lộ ra vẻ sợ hãi. Không thể tưởng tượng được nhân vật có thể sai khiến 「Death Knight」 có cúi đầu nhận lỗi trước những người bần cùng.

Nhưng đối với Ainz thì không có gì lạ. Tỏ thái độ hữu hảo trước cuộc đàm phán bao giờ cũng là một chuyện tốt.

Đương nhiên cũng có thể làm giống như khi đối phó với hai chị em, lợi dụng ma pháp 《Charm Person》[Mê hoặc] hoặc các loại ma pháp tinh thần để lấy thông tin, sau đó lại dùng phép cao cấp để sửa lại trí nhớ. Tuy nhiên đây là thủ đoạn bất đắc dĩ, bởi vì lượng MP tiêu hao quả thực là vô cùng lớn.

Ainz nhớ lại cảm giác tiêu hao MP, thân thể cảm thấy vô cùng mệt nhọc, giống như là mất đi cái gì đó.

Sau khi đeo mặt nạ và đôi bao tay, chỉ để sửa chữa tầm 10s trí nhớ mà phải bỏ ra một lượng lớn MP, có thể nói là tổn thất nặng nề.

"...Như vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề thù lao đi."

"Đúng vậy. Nhưng trước hết...vô cùng cảm tạ ngài đã ra tay giúp đỡ."

Trưởng thôn cúi đầu nói tạ ơn, thiếu chút nữa đụng vào bàn. Ở phía sau vợ trưởng thôn cũng đi theo cúi đầu tạ ơn:

"Nếu như không có ngài tiến đến giải cứu, chúng tôi chắc hẳn không còn ai sống sót. Vô cùng tạ ơn Ngài!"

Ainz vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời cảm ơn chân thành như vậy.

Trước kia cậu chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn, không, vừa rồi cũng nhận được lời cảm ơn từ hai cô bé kia. Chỉ là trước đây cậu chưa từng cứu giúp bất cứ ai, có cảm giác này cũng là điều dễ hiểu.

Nhận được lời biết ơn chân thành thế này khiến cậu có chút ngượng ngùng, nhưng tuyệt đối không ghét nó. Có lẽ đó là chút cảm xúc loài người còn sót lại bên trong cậu.

"Xin hai vị ngẩng đầu lên. Vừa rồi ta cũng đã nói, không cần để ý đến chuyện đó. Bởi vì ta không làm việc không công."

"Chúng tôi đương nhiên biết chuyện đó, nhưng lời hãy cho phép chúng tôi cảm ơn Ngài, vì có sự giúp đỡ của Ngài mà rất nhiều thôn dân sống sót."

"Miễn là cứ trả thêm là được rồi. Tóm lại trước hết chúng ta thảo luận về vấn đề tiền công. Công việc của trưởng thôn-dono chắc là cũng rất bận rộn mà."

"Có thể bỏ thời gian ngồi tại đây với ân nhân cứu mạng là chuyện vô cùng vinh hạnh, song cung kính không bằng tuân mệnh."

Trưởng thôn chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, Ainz bắt đầu hoạt động cái bộ não không tồn tại của mình.

Không dựa vào ma pháp mà sử dụng đối thoại để lấy được thông tin cần thiết.

--Thật sự rất phiền toái.

Làm thế nào để sử dụng tốt những kinh nghiệm trong quá khứ đây? Hi vọng có thể sử dụng được phân nửa những kĩ xảo đó. Xốc lại tinh thần của mình, Ainz bắt đầu nói:

"...Vậy ta đi thẳng vào vấn đề, các vị có thể cho ta bao nhiêu."

"Đối với người cứu mạng, chúng tôi thật sự không dám nói dối. Về tiền đồng và tiền bạc, nếu không thu của mọi người thì thực sự không biết được là có bao nhiêu, nhưng tiền đồng thì hẳn là có khoảng 3000 đồng."

Ainz không biết con số đó có giá trị bao nhiêu, cậu thầm chế giễu bản thân mình.

Nếu như trực tiếp hỏi thi đó sẽ là một sai lầm chết người. Do đó cần chậm rãi mà dẫn vào chủ đề.

Đằng nào thì mình cũng là một gã nhân viên vô dụng mà, mấy cái kỹ năng giao tiếp cũng kém cỏi cùng cực.

Tuy rằng con số có vẻ rất lớn, nhưng không biết giá trị trao đổi thì không thể phán đoán được số tiền này nhiều hay là ít. Phải cẩn thận, không thể nhận giá quá thấp, cũng không được đưa giá quá cao, nếu không sẽ lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình.

Không, thực tế thì họ không đưa cái giá bốn con bò lớn là đã thấy nhẹ nhõm đi nhiều rồi.

Sắp rơi vào stress thì tinh thần cần một lần nữa bị cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Lúc này Ainz thực sự biết ơn cái cơ thể bất tử này, đồng thời cậu dường như đã nhận ra một điều gì đấy.

Tiền đồng và tiền bạc là hai loại tiền tệ lưu thông chủ yếu tại thôn này. Đồng thời cậu muốn tìm một điểm chung của hai loại tiền này, nhưng đáng tiếc là không có bất cứ thông tin gì.

Đầu tiên, phải tìm hiểu được giá trị của tiền đồng. Không biết những kiến thức cơ bản có thể trở nên khá phiền phức. Nhưng nếu chẳng biết về giá trị của tiền thì sẽ bị hoài nghi.

Trước khi có thể hiểu rõ về thế giới này, tốt nhất là nên đi bước nhỏ một chút.

Cho nên mới phải động não không ngừng, tránh những thất bại không đáng có.

"Loại tiền này rất khó tiêu dùng cũng như mang theo bên người, ta hi vọng có thể đổi thành loại có giá trị cao hơn."

"Thật có lỗi, nếu như có thể trả cho Ngài bằng tiền vàng là tốt nhất. Nhưng... cơ bản thôn của chúng tôi không sử dụng tiền vàng."

Ainz âm thầm thở dài một hơi.

Đối phương trả lời đúng như dự kiến của cậu. Bởi vậy Momonga càng thêm nghiêm túc tự hỏi vấn đề tiếp theo:

"Như vậy đi, ta sẽ sử dụng số tiền đó để mua hàng hóa trong thôn. Các vị hãy cho ta một cái giá hợp lí."

Phía bên trong áo choàng, Ainz âm thầm mở ra hòm đạo cụ lấy ra hai đồng tiền vàng của Yggdrasil. Trong đó một đồng khắc khuôn mặt nghiêng của một người phụ nữ, đồng còn lại là hình của một người đàn ông. Đồng vàng đầu tiên là loại tiền tệ được nhà phát hành đưa vào sử dụng sau sự kiện 「Sự Sụp Đổ của Valkyrie」, đồng vàng thứ hai là tiền tệ cũ của trò chơi.

Tuy giá trị giống nhau nhưng đối với Ainz thì ý nghĩa của nó khác nhau rất lớn.

Đồng vàng cũ là từ khi Ainz bắt đầu chơi Yggdrasil đến khi xây dựng guild Ainz Ooal Gown. Mà thời kì huy hoàng của guild, khi nhà phát hành tiến hành sửa đổi, khi đó phần lớn người chơi đã có lượng trang bị tương đối hoàn chỉnh, do đó, những đồng vàng mới chỉ được xem như một loại đạo cụ mà thôi.

Trở thành một Skeleton Mage [Khô lâu pháp sư] , dùng ma pháp tiêu diệt những con quái trên bản đồ, nhặt những đồng tiền lơ lửng trên không. Một mình tiến vào mê cung, đánh bại những con quái vật hung mãnh, vượt qua vô số khó khăn đạt được một núi tiền vàng chồng chất. Về sau, khi những thành viên của guild cùng nhau tiến công chiếm đóng mê cung, bán đi những pha lê dữ liệu mà họ kiếm được, kiếm về những đồng tiền vàng tượng trưng cho một quá khứ huy hoàng--

Ainz lắc đầu, xua đi những ký ức hoài niệm này.

Cậu thu lại đồng tiền cũ, cầm trên tay đồng tiền mới.

"...Nếu sử dụng đồng vàng này, đại khái có thể mua được đồ vật như thế nào?"

Nhìn đồng tiền vàng trên mặt bàn, trưởng thôn cùng vợ trợn to hai mắt, ngạc nhiên.

"C-cái này!!"

"Đây là tiền vàng tại một nơi rất xa. Thế nào, không thể sử dụng tại đây sao?"

"Chắc là có thể...Xin chờ một chút."

Nghe được câu nói có thể dùng, Ainz lặng lẽ thở ra một hơi, tiếp theo nhìn trưởng thôn đứng dậy, đi vào một căn phòng khác và mang trở lại một thứ gì đó mà bạn có thể nhìn thấy trong những cuốn sách lịch sử.

Một cái cân đĩa thời cổ.

Sau đó, bà vợ của trưởng thôn cầm đồng tiền trên bàn cùng một cái gì đó hình tròn so sánh lớn nhỏ. Xem xét một chốc rồi mới đưa đồng vàng lên một bên cân, bên còn lại đặt vài quả cân nhỏ.

Cái này giống như là "tiền đo bằng sức nặng" (weighing currency).

Ainz nhớ lại hành động của vợ trưởng thôn, suy nghĩ hàm ý trong đó.

Ban đầu là so sánh kích thước lớn nhỏ so với tiền vàng của vương quốc, sau đó là xác định hàm lượng vàng bên trong đồng tiền.

Thoạt nhìn thì đồng vàng có vẻ nặng hơn, cái cân đang nghiêng về phía của đồng tiền. Ngay lập tức, vợ trưởng thôn cho thêm một quả cân vào đầu kia, làm cho cân thăng bằng trở lại.

"Ước chừng đồng tiền này nặng gấp đôi đồng vàng thông thường...Xin hỏi, tôi có thể cạo bề mặt của nó ra một chút?"

"Cái bà này, quá thô lỗ rồi đấy. Thật sự xin lỗi vì vợ của tôi nói ra lời thất lễ như vậy."

Thì ra là bà ta cho rằng đồng tiền này được mạ vàng. Nhưng Ainz hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, cũng chẳng tức giận chút nào.

"Không sao cả...nhưng nếu như là vàng ròng thì các vị phải thu mua theo đúng giá thị trường đấy."

"Không, không cần đâu, tôi thật sự xin lỗi."

Bà ta cúi đầu xin lỗi, đem đồng tiền trả lại.

"Đừng để ý, xác nhận vẫn là cần thiết. Xem qua đồng vàng này, các vị cảm thấy thế nào? Có phải giống như một tác phẩm điêu khắc không."

"Đúng vậy, rất đẹp. Đây là tiền tệ của quốc gia nào vậy?"

"Điều này--Quốc gia đó không còn tồn tại nữa rồi."

"Vậy sao..."

"...Tuy rằng giá trị của nó gấp đôi đồng vàng thông thường, hơn nữa bên trên điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật, đồng vàng này hẳn là có giá cao. Phải vậy không?"

"Có lẽ là như vậy...Nhưng mà chúng tôi không phải là thương nhân, cũng không hiểu lắm về giá trị của nghệ thuật..."

"Ha ha ha, nói như vậy cũng không sai. Như vậy đi, tính đồng tiền này bằng hai đồng vàng thông thường. Thế nào?"

"Đương, đương nhiên."

"Kì thật ta còn một vài đồng tiền như vậy, các vị có thể cung cấp những vật dụng gì cho ta đây? Đương nhiên, các vị có thể cung cấp bao nhiêu, ta mua bấy nhiêu. Giá cả có thể dùng giá mua bán bình thường phán định. Dĩ nhiên, các vị có thể kiểm tra những đồng vàng đó. Mời..."

"Ainz Ooal Gown-sama!"

Thanh âm của trưởng thôn đột nhiên trầm xuống, làm cho tâm trạng của Ainz nảy lên một cái. Nét mặt so với lúc trước càng thêm cứng rắn, dường như lộ ra vài phần khí thế.

"Gọi ta là Ainz được rồi."

"Ainz-sama sao?"

Giọng nói của trưởng thôn mang theo một phần hoài nghi, nhưng ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Tôi hiểu rõ Ainz-sama muốn nói điều gì."

Ainz hoài nghi không biết có phải trên đầu của mình hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng hay không.

Có điểm hiểu lầm, nhưng thật sự không biết ý của trưởng thôn là như thế nao, do đó cậu không biết phải trả lời sao cho hợp lí.

"Tôi biết Ainz-sama không muốn mình bị xem nhẹ, tôi cũng hiểu ý ngài muốn một khoản thù lao xứng đáng với những gì ngài bỏ ra. Để mời một nhân vật mạnh mẽ như Ainz-sama hẳn là cần rất nhiều tiền. Cho nên ngoại trừ 3000 tiền đồng, ngài còn muốn những loại vật phẩm nào?"

Đầu óc Ainz loạn cào cào, không hiểu trưởng thôn muốn nói cái gì, có chút cảm thấy may mắn khi mình đang đeo mặt nạ. Cậu lấy ra đồng vàng kia mục đích là muốn xem có thể mua được vật phẩm loại gì, đẳng cấp thế nào, qua đó đại khái biết được tiêu chuẩn mua bán tại thế giới này. Cớ sao lại thành ra như vậy chứ.

Không thấy Ainz trả lời, trưởng thôn nói tiếp:

"Nói ra thì xấu hổ nhưng thôn trang hiện tại chỉ có thể đưa ra nhiều nhất 3000 tiền đồng. Dẫu cho ngài nhất định sẽ có hoài nghi nhưng đối với ân nhân cứu mạng thì tôi tuyệt đối không dám dấu diếm điều gì."

Trên mặt trưởng thôn đầy ấp vẻ chân thành, thoạt nhìn không giống như đang nói dối. Nếu bị ông ta lừa gạt thì Ainz chỉ có thể tự trách mình không có mắt nhìn người thôi.

"Tôi biết số tiền nhỏ này không thể thỏa mãn một nhân vật mạnh mẽ như Ainz-sama. Nếu như đem toàn bộ tài sản của dân trong thôn tập hợp lại có lẽ sẽ đạt tới mức mà Ngài mong muốn. Nhưng...hiện tại thôn làng của chúng tôi đã bị phá hủy, nếu thanh toán vượt quá 3000 tiền đồng này thì dân làng không thể nào sống sót qua mùa tới được. Còn vật tư thì cũng giống như vậy, bởi vì một vài dân làng đã chết, do đó sẽ có nhiều đồng ruộng sẽ trở nên thiếu nhân lực. Vì thế nếu như đem hàng hóa giao cho Ngài thì cuộc sống tương lai sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên...tuy nói ra thì rất thô lỗ, nhưng có thể xin Ngài...ít nhất cho chúng tôi trả tiền cho Ngài theo từng đợt được không?"

Ồ? Đây không phải là một cơ hội hoàn hảo sao?

Giống như là đang ở trong một cánh rừng rậm mà đột nhiên tầm nhìn trở nên quang đãng, Ainz làm bộ suy tư. Mục tiêu hiện tại đang ở trước mắt, chỉ cần cầu nguyện là có thể đi đến thành công. Vài giây sao, Ainz mở miệng:

"Ta hiểu rồi. Vậy ta không cần thù lao."

"Hả? Vì...Vì sao?"

Trưởng thôn cùng vợ đều kinh ngạc nhìn về phía Ainz. Cậu nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, biểu thị đang còn muốn nói tiếp. Trong một cuộc đàm phán, phải tự hỏi cái gì nên nói, cái gì không nên nói, điều đó quả thực vô cùng rắc rối, cũng không biết là có thể lấy được thông tin mà mình mong muốn hay không. Nhưng vẫn phải cố gắng mà làm thôi.

"Ta là một Magic Caster, sau khi nghiên cứu pháp thuật tại Nazarik, gần đây ta mới đi ra bên ngoài."

"Quả nhiên là như vậy. Cho nên ngài mới ăn mặc thế này."

"Ah, ờ. Đúng vậy."

Ainz vuốt vuốt cái Mặt Nạ Ghen Tị, thuận tiện nói ra một cái lí do.

Magic Caster ai cũng ăn mặc mặt nạ kì quái như vậy, cảnh tượng trên đường sẽ như thế nào nhỉ?

Những hình ảnh của đường phố xô bồ tại Bali hiện lên trong tâm trí cậu.

Ainz có chút chờ mong quang cảnh như vậy xuất hiện tại thế giới này. Nhưng cậu bỗng nhận ra một điều khác thường, chính là nơi này cũng sử dụng các danh hiệu giống như trong Yggdrasil.

Magic Caster, đây là một danh từ bao hàm rất rộng. Chính là bao gồm trong đó có Priest [ Thần quan ] , Cleric [ Tu sĩ ] , Druid [ Thuật sư ] , Arcaner [ Bí thuật sư ] , Sorcerer [ Yêu thuật sư ] , Wizard [ Ma pháp sư ] , Bard [ Ngâm du thi nhân ] , Vu Nữ, Phù Thuật Sư, Tiên Nhân, tất cả các loại chức nghiệp liên quan đến ma pháp, ở Yggdrasil đều được gọi chung bằng cái tên là Ma Pháp Niệm Chú Sư - Magic Caster. Nếu thế giới này cũng vậy, thì điều này quá lạ lùng.

Ainz quan sát phản ứng của đối phương, rồi nói tiếp:

"...Ta mặc dù không cần trả thù lao, nhưng là một Magic Caster, ta rất cần nhiều loại công cụ khác nhau, đương nhiên trong đó có cả sự sợ hãi và tri thức. Những cái đó có thể coi là những công cụ để kiếm tiền. Như ta đã nói, trước đây ta luôn toàn tâm toàn ý nghiên cứu ma pháp, cho nên đối với những sự vật xung quanh đây không hiểu rõ cho lắm, vì thế muốn nhờ hai vị nói cho ta biết. Hơn nữa hi vọng hai vị không đem chuyện mua bán hôm nay để lộ cho người khác hay. Ta sẽ lấy chuyện này thay thù lao."

Đột nhiên lại có bánh từ trên trời rơi xuống. Không so với chuyện được ăn bánh miễn phí còn tốt hơn.

Ra tay cứu giúp người ta, sau đó yêu cầu thù lao hợp lí, đùng một cái lại nói là không cần thù lao. Người bình thường đều sẽ thấy chuyện này vô cùng quái dị.

Nếu là như vậy thì chỉ cần cho đối phương cảm giác được là đã trả thù lao, như thế cho dù là vô hình đi chăng nữa thì vẫn có hiệu quả.

Nói cách khác, tình huống này chính là để đối phương bán thông tin trả thù lao, như vậy sẽ không có ai hoài nghi, cũng làm cho họ an tâm phần nào.

Trên thực tế, trưởng thôn và vợ gật đầu, trên mặt tỏ vẻ kiên quyết:

"Tôi đã hiểu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho bất cứ ai khác."

Ainz nắm chặt tay, mở cờ trong bụng. Quả nhiên những kỹ năng nghiệp vụ của cậu vẫn phát huy hiệu quả.

"Rất tốt. Vì ta không muốn dùng đến ma pháp để ước thúc. Ta tin tưởng vào nhân cách của các vị."

Ainz giơ bàn tay bao bọc bởi chiếc găng bằng kim loại, trưởng thôn sửng sốt một chút rồi bừng tỉnh đưa bàn tay ra bắt tay Ainz.

Ainz thở dài nhẹ nhõm, trong thế giới này quả nhiên cũng có hành động bắt tay. Nếu đối phương lộ ra vẻ khó hiểu thì Ainz lúc đó chỉ có nước khóc bằng tiếng mẹ đẻ mà thôi.

Đương nhiên là Ainz không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Đưa ra lợi ích khiến người ta không thể để lộ ra chuyện này, nhưng nếu đưa ra một món hời hấp dẫn hơn nữa, hoàn toàn có thể cạy miệng bọn họ. Nếu dùng nhân cách để trói buộc thì cũng rất dễ bị lộ ra khi người đó thay đổi nhân tính. Không có bất cứ phương thức nào là hoàn hảo, Ainz chỉ có thể đánh cược vào nhân phẩm của trưởng thôn, cho rằng hắn sẽ không tiết lộ. Nếu hắn tiết lộ cũng không sao cả, có thể lấy đó làm lá bài tẩy cho cuộc giao dịch tiếp theo.

Chính là trực giác của Ainz làm cho cậu tin tưởng mình sẽ không bị phản bội. Trong đầu cậu hiện lên vẻ mặt chân thành khi nói lời cảm ơn của họ, điều đó làm cho cậu yên tâm hơn phần nào.

"Thế thì...có thể nói cho ta biết tất cả thông tin về nơi này không?"

"...Làm sao có thể thế được?"

"Ha!! Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì! Ta chỉ đang nói với bản thân mình thôi. Xin lỗi vì đã để ngài lo lắng..."

Ngay lập tức, Ainz trở về vai diễn của mình. Nếu là cơ thể con người trước đây thì hiện tại mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Trưởng thôn chỉ nói một câu "Vậy à" và không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa.

Có lẽ trong đầu trưởng thôn đã cho rằng Ma Pháp Niệm Chú Sư là một quái nhân. Như vậy thực ra rất tốt.

"Ngài có muốn uống gì không?"

"À, không cần, ta không cảm thấy khát. Không cần bận tâm đâu."

Vợ trưởng thôn đã đi ra bên ngoài, vì có nhiều việc cần phải làm lúc này. Trong phòng chỉ còn trưởng thôn và Ainz.

Trước hết cậu hỏi thăm về các quốc gia lân cận, nhưng cậu không nhận ra bất cứ cái tên nào từ miệng trưởng thôn cả. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, bất luận nghe được cái gì cũng không được cảm thấy kì lạ, nhưng khi nghe được vẫn có phần giật mình.

Ngay từ đầu Ainz cứ luôn cho tưởng rằng thế giới này xây dựng trên cốt lõi của Yggdrasil. Bởi vì ma pháp của Yggdrasil có thể sử dụng, có lẽ thế giới này cũng có chút liên quan đến Yggdrasil. Nhưng khi nghe đến địa danh thì hoàn toàn không thấy chút mối liên hệ nào cả.

Các quốc gia lân cận bao gồm Vương Quốc Re-Estize, Đế Quốc Baharuth và Pháp Quốc Slein. Yggdrasil lấy thần thoại Bắc Âu làm nền chủ đề, chưa từng xuất hiện những địa danh đó.

Cơ thể Ainz lung lay như sắp ngã, cậu vịn đôi bao tay kim loại vào mép bàn, miễn cưỡng duy trì thế thăng bằng. Quả thực là khi đi vào thế giới xa lạ, mặc dù đã sớm lí giải, cũng chuẩn bị tâm lí thật tốt, nhưng vẫn cảm giác vô cùng kinh ngạc.

Ảnh hưởng so với tưởng tượng còn tồi tệ hơn.

Từ khi biến thành thân thể bất tử, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tác động mãnh liệt như vậy.

Ainz cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhớ lại những gì vừa được nghe về các quốc gia lân cận cùng tình hình địa lí mỗi quốc gia.

Đầu tiên, Vương Quốc Re-Estize và Đế Quốc Baharuth. Hai quốc gia này nằm ở hai bên của dãy núi Azellerisia. Xa xuống phía Nam của dãy núi là một vùng rừng rậm rộng lớn thuộc lãnh thổ của Vương Quốc, mà thôn này và các thành thị lân cận nằm ở bìa rừng.

Vì hai quốc gia này liên tục chiến tranh với nhau, hầu như mỗi năm đều có những cuộc đụng độ diễn ra tại các thành thị biên giới này.

Ở phía Nam chính là Pháp Quốc Slein.

Thuyết minh một cách đơn giản về mối quan hệ của ba quốc gia này thì cứ như vẽ một vòng tròn rồi bên trong đặt một chữ T. Dù có điểm không rõ ràng, nhưng đây là cách giải thích dễ hiểu nhất. Bên trái là Vương Quốc Re-Estize, bên phải là Đế Quốc Baharuth, phần còn lại bên dưới là Pháp Quốc Slein. Có thể còn có quốc gia khác, nhưng trưởng thôn chỉ có thể biết được ba nước này.

Về phần chính trị thì một ngôi làng nhỏ như thế này khó có thể biết được.

Nói cách khác--

"...Vừa rồi tôi đã nhầm lẫn."

Trên giáp của những kỵ sĩ kia có quốc huy của Đế Quốc Baharuth, cho nên trưởng thôn cho rằng bọn họ là kỵ sĩ của Đế Quốc Baharuth. Nhưng nơi này cũng gần với biên giới của Pháp Quốc Slein, cho nên cũng có khả năng là kỵ sĩ Pháp Quốc cải trang.

Thả tất cả những kỵ sĩ kia là một sai lầm, ít nhất cũng phải giữ lại một tên để tra khảo mới đúng. Bây giờ mới hối hận thì cũng quá muộn rồi.

Nếu chuyện lần này là do Pháp Quốc Slein gây ra, thì đáng ra cậu nên cảnh báo Đế Quốc. Còn về Vương Quốc, vì đã cứu vớt thôn trang này, tạm thời mọi việc như vậy là ổn thỏa.

Ainz rơi vào trầm tư.

Chỉ có mỗi mình cậu đi vào thế giới này sao?

Không thể nào, nhất định vẫn còn những người chơi khác. Có lẽ Herohero cũng tới nơi này. Trước mắt cần phải xem xét nên hành động thế nào nếu gặp được người chơi khác.

Nếu có người chơi khác cùng đến nơi này, theo quan điểm của người Nhật thì có lẽ họ sẽ tập hợp lại với nhau. Đến lúc đó, việc hợp tác với nhau càng thêm thuận lợi. Chỉ cần không làm tổn hại đến Ainz Ooal Gown thì bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nhượng bộ.

Vấn đề ở chỗ nếu những người chơi kia coi mình là cái gai trong mắt. Tuy rất khó xảy ra nhưng không phải là không thể.

Từ xưa đến nay, Ainz Ooal Gown luôn luôn đóng vai kẻ xấu, không ngừng PK trong suốt thời gian hoạt động, cho nên trở thành một Guild có rất nhiều người oán hận, và cũng không chắc những oán hận đó đã tiêu tan hết. Nói không chừng đối phương vì căm giận cũng như cái gọi là chính nghĩa dẫn dắt để trừng phạt cậu.

Nhằm ngăn ngừa chuyện đó, đầu tiên phải cật lực tránh làm cho những người xung quanh trở nên đối địch. Nếu giết hại cư dân địa phương, đặc biệt là dân chúng vô tội, rất có thể sẽ chọc tức những người vẫn chưa mất đi nhân tính. Dĩ nhiên, có thể làm cho đối phương vừa lòng lại là một chuyện khác. Ví dụ như cứu những làng mạc bị tập kích.v.v.

Tóm lại là sau này những hành động của cậu nên gắn với một lý do tốt đẹp nào đó. Chính cậu cũng không muốn áp dụng hành động này, nhưng cũng đành bất đắc dĩ.

Mặt khác nếu gặp kẻ mang hận thù với Ainz Ooal Gown, đến lúc đó không thể tránh khỏi một trận chiến. Bởi vậy trước đó vẫn phải định ra chiến lược đối phó sao cho hợp lí nhất có thể.

Lấy chiến lực tổng thể của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick ra xem xét, nếu đối phương chỉ có 30 nhân vật lv 100 thì hẳn là cậu có thể dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa nếu sử dụng item cấp World còn tồn trữ, thì Nazarik sẽ trở thành một cứ điểm rất khó công phá. Chính vì vậy mới có quá khứ đánh lui quân địch huy hoàng như vậy.

Những cũng có thể tưởng tượng được rằng phòng thủ một pháo đài không có viện quân là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Hơn nữa át chủ bài của Ainz - item cấp World, mỗi lần giải phóng sức mạnh lớn nhất, cũng sẽ làm cho cấp bậc của Ainz giảm xuống. Nếu lọt vào một trận công hãm lâu dài, một ngày nào đó sẽ bị ép đến mức không thể sử dụng được nữa.

Ainz hiểu được rằng mãi mê chiến đấu thì dễ dàng mắc sai lầm hoặc không để ý những điều hiển nhiên thế nào. Nhưng Ainz không phải con nít, hành động tương lai luôn phải tính đến kết quả xấu nhất có thể. Hiện tại chỉ là đưa ra vấn đề và tìm cách đối phó mà thôi.

Nếu như chỉ muốn sống sót thì không cần nghĩ nhiều như vậy, cậu hoàn toàn có thể trốn vào sâu trong rừng rậm và sống như một con dã thú. Nhưng bản thân cậu mang theo sức mạnh to lớn cùng danh hiệu rất đỗi cao quý, Ainz không cho phép mình làm như vậy.

Nếu như chỉ muốn chung sống hòa bình, thì chỉ cần tùy cơ ứng biến là đủ.

Bởi thế, nếu sau này muốn chiến thắng trong các trận chiến thì vấn đề trọng yếu nhất là phát triển sức mạnh quân sự của cậu. Tiếp theo là phải hết sức thu thập thông tin về thế giới này, bao gồm tin tức của những người chơi khác nữa.

"...Vậy chắc là đủ rồi."

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có chuyện gì. Chỉ là so với dự đoán có chút khác biệt, do đó ta có chút thất thần. Đúng rồi, có thể kể thêm những chuyện khác cho ta nghe được không?"

"Ah, vâng, tôi hiểu rồi."

Trưởng thôn chuyển sang chủ đề về những con quái vật.

Nơi này giống với Yggdrasil, cũng có quái vật tồn tại. Trong rừng rậm cũng có ma thú, đặc biệt trong khu vực được gọi là 『Hiền Vương rừng xanh』. Còn có các tộc người như Dwarf [ Tộc người lùn], Elf, tộc bán nhân loại như Goblin , Orc, Ogre . Thậm chí tồn tại hẳn một quốc gia bán nhân loại trên thế giới.

Nhận thù lao để săn đuổi những loại quái vật được gọi là Mạo Hiểm Giả, trong đó có rất nhiều Magic Caster. Nghe nói những nhà mạo hiểm này tại những thành thị lớn thành lập các guild riêng.

Ngoài ra, có vẻ cũng có thể thu thập thêm tin tức liên quan ở thành E-Rantel.

Căn cứ vào lời nói của trưởng thôn, mặc dù không xác định được dân số bao nhiêu nhưng có vẻ như Eae Rantel là thành thị lớn nhất xung quanh đây. Nếu như muốn thu thập tin tức thì đó là nơi tốt nhất.

Mặc dù những gì trưởng thôn nói giúp cho Ainz có một chút khái niệm về thế giới này, nhưng nhiều chỗ còn khá là lờ mờ, chưa được rõ ràng. Cho nên thay vì ngồi trong này và hỏi cho ra nhẽ thì phái người trực tiếp đi điều tra còn nhanh hơn nhiều.

Cuối cùng là ngôn ngữ. Nơi đây giống như dị giới, thế nhưng nói tiếng Nhật cũng có thể giao tiếp thì thật lạ lùng. Bởi vậy Ainz quan sát kĩ khẩu hình của trưởng thôn và nhận ra rằng ông ta không hề nói tiếng Nhật.

Khẩu hình và thanh âm truyền đến, đều không phải là tiếng Nhật.

Sau này cũng nên làm thêm vài cái thực nghiệm xem sao.

Có thể kết luận là những người của thế giới này đã ăn một loại thức ăn gọi là "Konjac phiên dịch" [giống bánh mì phiên dịch của Doraemon ý]. Chỉ là không biết ai đã cho những người này ăn loại thực phẩm như vậy.

Hoặc có vẻ như ngôn ngữ của thế giới này tự động phiên dịch trước khi truyền đạt cho đối phương.

Nếu như có thể giao tiếp với tất cả mọi người thì liệu có thể giao tiếp với các loại sinh vật khác không. Ví dụ như chó mèo chẳng hạn. Vấn đề là không biết ai làm chuyện này, và mục đích của người đó là gì. Đối với người không biết như trưởng thôn thì chẳng thấy có gì kì quái.

Tựa như là một điều hoàn toàn tầm thường vậy.

--Nói cách khác thì đây là cảm nhận chung của thế giới này. Bình tĩnh ngẫm lại thì đây là thế giới của ma pháp, quy tắc vận động của nó có khác cũng là chuyện hiển nhiên.

Những gì cậu biết ở thế giới kia hoàn toàn không giống với thế giới này. Đó là vấn đề cốt yếu.

Nếu như không quen thuộc với thường thức của thế giới này, rất có thể sẽ dẫn đến những sai lầm chết người. Có thể dùng từ "Thiếu khôn ngoan" để hình dung: hoàn toàn mang một ý nghĩa không tốt.

Hiện tại, cái mà Ainz khuyết thiếu chính là tri thức phổ thông của thế giới này. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng lại không tìm được cách nào khả thi. Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người, bảo hắn nói toàn bộ cho cậu? Điều này không có khả năng.

Bởi vậy chỉ có một phương pháp.

"...Xem ra mình cần phải sống trong thành phố một thời gian rồi."

Có nhiều thứ cần phải có để học về tri thức phổ thông nơi đây. Hơn nữa cũng cần phải tìm hiểu chút kiến thức ma pháp của thế giới này, còn có rất nhiều thứ khác cần phải biết.

Trong lúc đang tự hỏi, Ainz nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần cánh cửa gỗ. Tuy tiếng bước chân nặng nề, nhưng quãng thời gian giữa mỗi bước cho thấy không gấp gáp. Là một người đàn ông không vội vàng.

Lúc Ainz quay mặt về phía cánh cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Trưởng thôn không thể không quan sát sắc mặt Ainz. Bởi vì thông tin đưa ra là để trả nợ ơn cứu mạng, cho nên ông ta hẳn là không dám rời đi mà Ainz không đồng ý.

"Xin cứ tự nhiên. Ta cũng cần nghỉ ngơi một lát, nếu như ngài muốn ra ngoài thì hoàn toàn có thể thoải mái."

"Tôi thành thực xin lỗi."

Trưởng thôn nhẹ nhàng gật đầu xin lỗi, đứng dậy đi về phía cánh cửa. Mở cửa ra, xuất hiện bên ngoài là một thôn dân, ánh mắt của hắn ban đầu nhìn về phía trưởng thôn, tiếp theo dời lên người của Ainz:

"Trưởng thôn, thật xin lỗi vì quấy rầy ngài và quý khách nói chuyện, nhưng hiện tại lễ tang đã chuẩn bị xong..."

"Oh..."

Trưởng thôn nhìn về phía Ainz, giống như là thỉnh cầu sự đồng ý.

"Không sao cả, đừng để ý đến ta."

"Cám ơn. Vậy nói với mọi người là ta đến ngay."

Phần 2

Lễ tang được tổ chức tại khu nghĩa trang chung nằm ở bên ngoài làng. Nghĩa trang được vây quanh bởi hàng rào gỗ cũ nát, bên trong có những bia mộ đẽo tròn dựng đứng có khắc tên người đã mất.

Trưởng thôn đứng bên trong nơi đấy, đọc một bài tế an ủi vong linh những người đã mất, trong miệng nói ra rất nhiều tên của những vị thần mà Ainz chưa từng nghe thấy trong trò chơi trước kia, ông cầu nguyện cho linh hồn được an nghỉ.

Có thể là do nhân lực không đủ, cho nên chỉ có thể chôn cất một phần. Từ quan điểm của Ainz thì chôn cất những người chết ngay trong ngày mất của họ có phần hơi gấp gáp, nhưng nơi này không hề có tôn giáo của thế giới trước, có lẽ làm như vậy được cho là bình thường.

Tất cả những người sống sót đều tập trung tại đây, bao gồm cả hai chị em Enri Nemu và Emmott Nemu. Ainz chắc chắn rằng cha mẹ của hai đứa trẻ cũng được chôn cất vào hôm nay.

Ainz đứng cách đó không xa, bên dưới chiếc áo choàng, bàn tay đang cầm một cây đũa phép tầm 30cm. Đũa phép được chế tác từ ngà voi, phần đầu được trang trí bằng vàng, và phía tay cầm có khắc rất nhiều kí hiệu, tỏa ra vẻ thần thánh.

Tên của cây đũa là [Wand of Resurrection]. [Đũa Phục sinh]

Cây đũa phép này có tác dụng hồi sinh người đã chết. Ainz tất nhiên không chỉ có một cây, cậu có nhiều đến nỗi hồi sinh toàn bộ dân làng đã chết còn dư giả.

Căn cứ theo lời trưởng thôn thì thế giới này không tồn tại ma pháp hồi sinh cho người chết. Nếu như sử dụng cây đũa phép hồi sinh thì có thể tạo nên phép màu ngay tại thôn này. Nhưng sau khi lời cầu nguyện chấm dứt, lễ tang cũng sắp kết thúc. Ainz chậm rãi cất đũa phép vào trong hòm đạo cụ của mình.

Có thể hồi sinh người chết, nhưng cậu quyết định không làm như vậy. Không phải bởi vì những linh hồn người chết thuộc về phạm vi cai quản của Thần thuộc tôn giáo nào đó, đơn giản bởi vì cậu cảm thấy không nhận được bất kì ích lợi nào.

Có hai loại Magic Caster: loại dùng ma thuật để giết, loại kia thì dùng ma thuật để tái sinh kẻ khác. Dễ hiểu loại nhân vật nào nhiều khả năng bị cuốn vào những phiền toái không nhỏ. Cho dù lấy điều kiện không tiết lộ bí mật kẻ chết sống lại cho người khác thì cũng rất khó để bảo vệ bí mật này.

Có thể chống lại cái chết, sức mạnh đó ai cũng thèm muốn.

Nếu là trong hoàn cảnh khác thì có lẽ cậu đã niệm phép hồi sinh, nhưng hiện tại hiểu biết không đầy đủ, do đó không sử dụng là một quyết định đúng đắn.

"Mỗi hành động cứu làng chắc cũng đủ để họ hạnh phúc rồi."

Ainz thấp giọng lẩm bẩm, nhìn về phía Death Knight.

Death Knight này rất kì lạ.

Nếu như ở Yggdrasil, trừ khi sử dụng phương pháp triệu hồi đặc biệt thì những quái vật được triệu hồi đều có thời gian tồn tại nhất định. Nhưng Ainz không sử dụng bất cứ phương pháp triệu hồi đặc biệt nào, Death Knight hẳn phải biến mất rồi, nhưng hắn vẫn đang còn tồn tại.

Tuy có rất nhiều phỏng đoán khác nhau, nhưng hiện tại, thông tin chưa đủ, nên chưa thể có được câu trả lời. Trong lúc tự hỏi, hai cái bóng xuất hiện bên cạnh Ainz.

Đó là Albedo, và một con quái hình thể vừa khá giống người lại vừa giống nhện, bên ngoài mặc một bộ đồ Ninja màu đen. Tám cái chân là tám lưỡi dao vô cùng sắc bén.

"Eight-edge Assassin? Albedo, đây là......"

Ainz nhìn xung quanh, thôn dân hầu như không chú ý đến chỗ này. Albedo thì tạm thời bỏ qua, nhưng có một quái vật như vậy xuất hiện ở đây, cho dù bây giờ là lễ tang, cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Lúc này Ainz mới nhớ ra loài quái nhện sát thủ này có khả năng tàng hình.

"Bởi vì hắn muốn thể hiện lòng tôn kính đối với Ainz-sama, cho nên thần mới dẫn hắn lại đây..."

"Diện kiến Momonga-sama là vinh hạnh--"

"--Bỏ qua những lời khách sáo đi. Ngươi là quân tiếp viện sao?"

"Thưa vâng, ngoài thần ra còn có hơn 400 thuộc hạ khác, sẵn sàng tấn công ngôi làng này."

Tấn công ngôi làng? Làm sao lại biến thành như vậy? Nghĩ thầm, Ainz không nhịn được mà thấp giọng lầm bầm--Sebastian thật sự không có năng khiếu truyền tin.

"...Không cần tấn công nữa, vấn đề đã được giải quyết rồi. Chỉ huy của các ngươi là ai?"

"Là Aura-sama và Mare-sama. Demiurge-sama và Shalltear-sama đang phòng thủ bên trong Nazarik, Cocytus-sama thì cảnh giới phía bên ngoài."

"Như vậy sao...Số lượng nhiều chỉ làm vướng bận. Ngoại trừ Aura và Mare tất cả các người đều phải rút lui. Tộc nhện sát thủ lần này đến đây bao nhiêu?"

"Tổng cộng có 15 tên."

"Như vậy các ngươi cùng với Aura và Mare ở lại chờ lệnh đi."

Tên quái nhện sát thủ gật nhẹ đầu, ra ý đã hiểu. Ainz nhìn về phía lễ tang. Lúc này mộ huyệt đang được lấp đầy bởi những xẻng đất, hai cô gái khóc không ngừng.

Cảm thấy tang lễ chưa thể nào chấm dứt ngay được, Ainz chậm rãi đi về phía ngôi làng. Đi theo sau là Albedo và Death Knight.

Tuy rằng bị tang lễ cắt ngang, nhưng Ainz vẫn giành nhiều thời gian để học hỏi thêm tri thức của nơi này. Khi cậu rời khỏi nhà trưởng thôn thì trời cũng đã ngả xế chiều rồi.

Xem ra việc đóng vai anh hùng cứu thế mất khá là nhiều thời gian.

Nhưng nhiêu đấy này không hề uổng phí, nhất là khi càng tìm hiểu về thế giới này, cậu nhận ra những chuyện không biết ngày càng nhiều. Có thể thu thập được như hôm nay cũng khá là đủ rồi.

Ainz nhìn hoàng hôn xinh đẹp, đồng thời tự hỏi những chuyện sẽ phải làm.

Tùy ý hành động tại một thế giới xa lạ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất là thu thập đầy đủ tin tức trước, che dấu thân phận, hành động ngầm. Nhưng là khi ra tay giải cứu làng này, thân phận cậu đã lộ ra ngoài ánh sáng rồi.

Cho dù diệt sạch toàn bộ kỵ sĩ kia, thì những kỵ sĩ khác của quốc gia cũng sẽ tìm ra được chân tướng. Ở thế giới kia, khoa học hình sự khá là phát triển, thế giới này cũng có khả năng có phương thức khác.

Cho dù không có phương pháp điều tra tiên tiến, chỉ cần còn một thôn dân may mắn sống sót, thì sẽ có ngày sẽ tra ra được thân phận của Ainz. Nhằm tránh hành tung bị lộ, có thể đưa toàn bộ dân chúng nơi này về Nazarik, nhưng Vương Quốc chắc chắn sẽ không để yên cho sự việc này, rất có thể sẽ coi như một vụ bắt cóc tập thể.

Cho nên cậu mới xưng danh và tha cho mấy tên kỵ sĩ đó.

Làm như vậy có hai mục đích.

Thứ nhất, chỉ cần Ainz không trốn trong Nazarik thì tin tức không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra ngoài. Trong trường hợp đó, tốt nhất là do mình chủ động phát tán thì tốt hơn.

Mục đích thứ hai là muốn tung tin có người tên là Ainz Ooal Gown đã ra tay cứu giúp dân chúng, tiêu diệt những kỵ sĩ. Mục tiêu là cho những người chơi Yggdrasil biết đến tin này.

Ainz muốn một chỗ nương tựa ở trong Vương Quốc, Đế Quốc, hay Pháp Quốc.

Nếu có người chơi khác tại ba quốc gia này, nhất định sẽ có manh mối gì đó. Nếu Ainz sử dụng toàn bộ tổ chức tại Nazarik đi thu thập thông tin thì sẽ tốn không ít thời gian, hơn nữa lại quá phiêu lưu. Giả như giao cho người như Albedo, rất có khả năng sẽ dẫn đến những địch thủ không cần thiết.

Theo như những gì vừa thu thập được thì gia nhập một trong ba quốc gia đó có rất nhiều điểm tốt.

Hơn nữa để cho Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick độc lập thì có một thế lực ủng hộ là điều cần thiết. Chính là chưa biết được thực lực của các quốc gia này thì không thể khinh thường bọn họ. Nhất là còn chưa biết được kẻ mạnh nhất thế giới này là ai thì càng không thể khinh suất. Có thể tại đây có kẻ nào đó còn mạnh hơn cả Ainz.

Trở thành thành viên của một quốc gia mặc dù có nhiều khuyết điểm nhưng ưu điểm cũng rất lớn. Vấn đề là nên lấy thân phận gì để gia nhập đây?

Nô lệ, không cần, cảm ơn rất nhiều. Cậu sẽ không trở thành một nhân viên bị chèn ép đến tiêu cực như Herohero. Cho nên cậu mới quyết định phô bày bản thân ra trước các thế lực, quan sát phản ứng và các ưu đãi, sau đó mới quyết định gia nhập vào nơi lí tưởng nhất.

Đây chính là nguyên tắc cơ bản khi tìm kiếm một công việc.

Như vậy thì khi nào bắt đầu di cư đây. Ở tình cảnh thiếu thông tin thì rất dễ để lộ ra nhược điểm của mình.

Nghĩ như vậy, Ainz lắc đầu, tựa hồ có chút mệt mỏi.

Trong vài giờ vừa qua, cậu đã sử dụng não của mình quá nhiều. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa.

"Haa...Dừng ở đây thôi. Chuyện nên làm đều đã xong, Albedo, trở về thôi."

"Thần đã hiểu."

Albedo trả lời, giọng nói tràn căng như dây đàn. Ở một ngôi làng không chút nguy hiểm nào, hẳn là không có lý do để cho cô phải đề phòng như vậy.

Như vậy thì chỉ có một lý do mà thôi. Ainz thấp giọng hỏi Albedo:

"Ngươi ghét con người sao?"

"Thần không thích loài người. Chúng là loại sinh vật hạ đẳng yếu ớt. Nếu như gom chúng lại và dẫm bẹp giống như những con ấu trùng thì nhìn cũng được...tất nhiên là có hai cô gái là ngoại lệ."

Giọng nói của Albedo ngọt ngào nhưng nội dung lại rất tàn nhẫn.

Nhớ đến khuôn mặt thiên sứ của cô nàng, Ainz cảm thấy những lời này không phù hợp chút nào, vì vậy nhắc nhở cô một chút:

"Thế sao... Ta có thể hiểu cảm giác của ngươi. Nhưng ta hi vọng ngươi khi ở đây thì bình tĩnh một chút. Bởi vì kiềm chế hành động của bản thân cũng rất quan trọng."

Nhìn Albedo ra sức gật đầu mà Ainz cảm thấy lo âu.

Ở tình trạng này thì vấn đề yêu-ghét của Albedo không gây vấn đề gì, nhưng tương lai thì chưa chắc.

Hiểu biết về yêu thích của thuộc hạ cũng là một trong những công việc tất yếu phải làm.

Ainz sau khi ghi nhận thành kiến với loài người của Albedo, cậu bắt đầu đi tìm trưởng thôn. Bởi vì phép lịch sự tối thiểu, trước khi rời đi cũng nên thông báo cho đối phương một tiếng.

Cậu lập tức nhìn thấy trưởng thôn. Ông ta mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đứng ở góc quảng trường cùng vài người dân đang nói chuyện. Nhìn thoáng qua có vẻ là chuyện nghiêm trọng. Sắc mặt trưởng thôn khá là bối rối.

Có chuyện gì phiền phức sao?

Ainz để dành lời tạm biệt lại. Khi đã ra tay cứu một ai đó thì nên làm đến cùng. Cậu tiến lại và hỏi:

"...Có chuyện gì sao, Trưởng Thôn-dono?"

Trưởng thôn giống như thấy được tia hi vọng, khuôn mặt sáng hẳn lên.

"Ồ, Ainz-sama. Thực ra là có một vài người cưỡi ngựa, bề ngoài giống như kỵ sĩ đang tới gần..."

"Thì ra là thế..."

Trưởng thôn lo lắng nhìn về phía Ainz, những người dân khác cũng có biểu cảm tương tự.

Thấy thế, Ainz nhẹ nhàng giơ tay, ra dấu trấn an mọi người:

"Giao cho ta đi. Lập tức tập trung những người còn sống sót đến nhà của trưởng thôn, ta và trưởng thôn đi xem sao."

Tiếng chuông vang lên, thôn dân bắt đầu tập hợp lại. Death Knight đi phía sau lưng trưởng thôn để đề phòng, còn Albedo thì đứng phía sau Ainz chờ lệnh.

Để xua đi lo lắng của trưởng thôn, Ainz lấy giọng chắc nịch nói:

"Xin cứ yên tâm, lần này là miễn phí vì là dịp đặc biệt."

Trưởng thôn không tiếp tục run rẩy nữa mà nở nụ cười khổ. Có lẽ ông ta đã chuẩn bị tinh thần đặt cược tất cả lên người Ainz.

Không bao lâu sau, trên con đường đi đến ngôi làng phát hiện vài tên kỵ binh. Những kỵ binh này xếp thành một hàng, chậm rãi tiến về phía quảng trường.

"...Trang bị không đồng nhất, trông khá là bừa bãi...Không phải quân đội chính quy sao?"

Ainz quan sát trang bị của đám kị binh, trong đầu cậu hiện lên nghi vấn.

Những kỵ sĩ lần trước trên giáp có quốc huy của Đế Quốc, mỗi người đều được trang bị một thanh kiếm cùng một bộ giáp đầy đủ. Nhưng kị binh lần này có mặc giáp nhưng trang bị tự do. Có người mặc giáp da, có người không mặc áo giáp ngoài, để lộ ra áo giáp lưới bên trong.

Có người đội mũ giáp, có người không mang. Nếu nói đến điểm chung thì những người này đều để lộ ra khuôn mặt. Mỗi người cùng trang bị một cây kiếm giống nhau, trừ cái đó ra thì có người mang theo cung tiễn, người thì có một cây thương, thậm chí có cả chùy gai, đủ các loại vũ khí.

Có thể phỏng đoán đây là một tập hợp những lão binh. Nói khó nghe một chút thì đây là một đoàn lính đánh thuê.

Đội kị binh cưỡi ngựa tiến vào quảng trường. Nhân số ước chừng hai mươi người, tuy có điểm dè chừng Death Knight, nhưng vẫn xếp hàng chỉnh tề trước mặt Ainz và trưởng thôn. Từ bên trong đội hình, một người đàn ông cưỡi ngựa đi lên phía trước.

Anh ta có vẻ là đội trưởng, giữa những kỵ sĩ này vẫn nổi lên vẻ nhanh nhẹn và ngoại hình dũng mãnh.

Đội trưởng liếc mắt qua trưởng thôn, lưu lại một chút trên người Death Knight, sau đó chuyển hướng qua Albedo, nhìn chăm chú một lúc lâu. Nhưng khi xác nhận đối phương không nhúc nhích, lập tức quắc mắt về phía Ainz.

Dù bị một ánh mắt sắc bén nhìn vào, Ainz vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Đơn giản bởi vì kiểu ánh nhìn này không thể làm cho tâm cậu nổi lên bất cứ gợn sóng nào.

Không phải Ainz không sợ ánh mắt này, đơn giản bởi vì tác dụng của thân thể bất tử này thôi. Có lẽ cũng bởi vì khả năng sử dụng năng lực của Yggdrasil đã mang đến cho cậu một sự tự tin tuyệt đối.

Cứ như quan sát đủ rồi, đội trưởng nói với giọng khí thế.

"--Ta là Gazef Stronoff, Đội Trưởng Kỵ Sĩ Đoàn của Vương Quốc Re-Estize. Tuân mệnh Quốc Vương đi trừng phạt những kỵ sĩ Đế Quốc làm loạn, ta đến đây để tuần tra."

Âm thanh vững vàng, hùng hồn vang vọng khắp quảng trường; từ phía sau lưng Ainz, trưởng thôn thấp giọng lẩm bẩm:

"Một Kỵ Sĩ Trưởng (TL:Chỗ này hơi phiêu có thể tìm cụm từ khác thay thế vào)..."

Trong thông tin ông cung cấp cho ta không có người này--Ainz thầm nhủ, mang theo chút giọng trách cứ, hỏi trưởng thôn:

"Hắn ta là người thế nào?"

"Căn cứ theo lời của những thương nhân từng qua đây, anh ta chính là quán quân trong giải đấu giành cho những cận vệ của Quốc Vương, hiện tại là nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của quốc vương, chỉ huy một đội lính tinh nhuệ."

"Người này thực sự lợi hại như vầy sao...?"

"...Tôi không biết. Tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi."

Ainz liếc mắt nhìn, trước ngực mỗi kỵ sĩ quả nhiên có một huy hiệu giống nhau như đúc. So với huy hiệu của vương quốc tại đây thì giống nhau. Nói thế nhưng trước mắt, thông tin còn chưa đầy đủ cho nên không thể hoàn toàn tin tưởng.

Ánh mắt Gazef nhìn về phía trưởng thôn:

"Ngươi hẳn là trưởng thôn của nơi này. Có thể nói cho ta biết người bên cạnh ngươi là ai được không?"

"Không cần phiền phức như vậy. Xin chào Chiến Sĩ Trưởng-dono, ta gọi là Ainz Ooal Gown, là một Magic Caster. Vì thấy ngôi làng này bị tấn công nên ta ra tay giải cứu."

Ngăn trưởng thôn mở miệng, Ainz nhẹ nhàng hành lễ, bắt đầu tự giới thiệu.

Gazef nghe vậy lập tức xuống ngựa, áo giáp trên người anh phát ra tiếng loảng xoảng, anh đứng trên mặt đất cúi đầu thật sâu:

"Cảm ơn vì đã cứu thôn trang này, ơn này thật không biết phải báo đáp thế nào mới phải."

Không khí xung quanh khẽ chấn động.

Thân là một đội trưởng kỵ sĩ, người đàn ông này rõ ràng thuộc giai cấp đặc quyền, thế nhưng lại có thể bày tỏ thái độ tôn kính đối với một người không rõ thân phận như Ainz, trong một thế giới phân chia giai cấp rõ ràng thế này quả là đáng kinh ngạc. Có thể nói, không chỉ tại quốc gia này mà là toàn bộ thế giới này, nhân quyền còn chưa được xác lập rõ. Thậm chí vài năm trước còn có tình trạng buôn bán nô lệ giữa các quốc gia.

Cho dù hai người địa vị không giống nhau, Gazef vẫn có thể xuống ngựa cúi đầu chào Ainz, có thể thấy được nhân cách của người này.

Một Đội Trưởng Kỵ Sĩ Đoàn của Vương Quốc, thân phận của ông hẳn là không thể giả mạo. Ainz đoán thế.

"...Không cần khách khí. Thật ra ta cũng vì thù lao mà làm việc, cho nên không cần cảm tạ."

"Ồ. Tiền thưởng à. Xem ra ngài là một mạo hiểm giả chăng?"

"Ta chỉ là ở gần đây thôi."

"Hmm...... Ra là thế. Trông ngài dường như là một mạo hiểm giả nổi tiếng...... Nhưng thứ lỗi cho ta, ta chưa bao giờ nghe qua cái tên Ainz-dono bao giờ."

"Ta đang trên hành trình, vừa lúc đi ngang qua, cũng không phải là nhân vật gì nổi tiếng."

"...Thì ra là đang trên đường. Tuy khiến hành trình của một mạo hiểm giả vĩ đại chậm trễ là vô cùng có lỗi, nhưng có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra cho những kẻ đã đến và tấn công không?"

"Rất hân hạnh, đội trưởng kỵ sĩ-dono. Hầu hết các kỵ sĩ tấn công nơi này đã chết, số còn lại cũng không thể gây thêm sóng gió gì. Còn cần giải thích thêm không?"

"Chết...Là do ngươi ra tay sao, Gown-dono?"

Nghe thấy Gazef xưng hô, Ainz phát hiện thế giới này xưng hô theo kiểu của phương tây, không phải cách xưng hô của người Nhật. Cũng chính là tên + họ, mà không phải là họ + tên . Điều đó giải thích tại sao trưởng thôn lại có biểu hiện như vậy khi cậu nói ông có thể gọi cậu là Ainz. Hai người không quen biết lại có thể xưng hô với nhau bằng tên, đích xác là sẽ ra cái vẻ mặt như vậy.

Ainz phát hiện ra sai lầm của mình, nhưng vẫn đeo cái mặt dày của một nhân viên trong công ty hòng che giấu đi chuyện này.

"...Đúng, mà cũng có thể nói là không."

Gazef nhạy bén nhận ra hàm ý trong câu nói của Ainz, ánh mắt nhìn về phía Death Knight, nơi mà anh ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.

"Có hai chuyện ta muốn hỏi...Kia là ai?"

"Hắn là thuộc hạ do ta triệu hồi."

Miệng Gazef ngâm ngâm, rồi ánh mắt sắc bén một lần nữa tỉ mỉ quan sát Ainz từ đầu đến chân.

"Như vậy...Cái mặt nạ này là?"

"Bởi vì thân phận Magic Caster, nên ta phải sử dụng nó."

"Có thể lấy xuống được không?"

"Thứ cho ta từ chối. Thứ kia--" Ainz đưa tay chỉ hướng Death Knight ,"Nếu thoát ra khỏi tầm kiểm soát thì khá là khó khăn đấy."

Trưởng thôn và những dân làng kia đều biết sức mạnh của Death Knight, tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể cảm nhận được thái độ trưởng thôn cũng như thay đổi của không khí xung quanh quảng trường, Gazef gật đầu:

"Thì ra là thế, như vậy thì không cần bỏ nó xuống đâu."

"Cảm ơn."

"Vậy thì--"

"Trước đó, xin lỗi vì cắt ngang, nhưng thôn này vừa bị Kỵ Sĩ từ Đế Quốc tấn công, nếu các vị mang theo vũ khí tiến vào, có thể làm dân chúng nhớ lại kí ức đáng sợ đó. Nếu có thể mời quý vị đem toàn bộ vũ khí bỏ lại tại góc quảng trường, nhờ đó làm cho các thôn dân ở đây yên tâm không?"

"Ngài nói đúng, Gown-dono. Nhưng thanh kiếm này là vũ khí quốc vương ban cho, không có mệnh lệnh của quốc vương, ta tuyệt đối không thể đặt xuống."

"--Ainz-sama. Chúng tôi không sao."

"Thật vậy sao, Trưởng Thôn-dono?... Thế thì xin thứ lỗi cho yêu cầu vô lí của ta, Chiến Sĩ Trưởng-dono."

"Yêu cầu của ngài là vô cùng xác đáng, nếu đây không phải thanh kiếm do Quốc Vương ban tặng, ta sẽ không do dự mà tháo nó xuống. Vậy hãy cùng nhau ngồi xuống, ngài có thể cho ta hay tình hình cụ thể tại nơi này không? Nếu không phiền, vì đã muộn, và ta muốn được trú chân tại làng này......"

"Tôi hiểu rồi, xin mời ngài đến nhà của tôi--"

Khi trưởng thôn vừa nói được một nửa, một kỵ sĩ vội vàng chạy vào quảng trường. Hơi thở hổn hển, anh ta nói có chuyện quan trọng cần báo cáo.

Kỵ sĩ đó hét to tình huống nguy cấp:

"Đội trưởng! Xung quanh xuất hiện rất nhiều người. Bọn chúng đang tiến về phía ngôi làng!"

Phần 3

"Mọi người nghe lệnh."

Một giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh vang lên.

"Con mồi đã vào bẫy."

Người nói là một người đàn ông.

Khuôn mặt bình thường, không có gì đặc biệt, nếu lẫn vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra.

Đặc điểm khác biệt duy nhất là không cảm nhận được bất kì tia tình cảm nào từ người này, giống như là một con rối nhân tạo ngoại trừ con người màu đen, và vết sẹo trên mặt.

"Hãy đặt trọn đức tin của các ngươi vào Đức Chúa."

Mọi người bắt đầu cầu nguyện trong yên lặng. Đây là lời nguyện đơn giản gởi tới Chúa.

Khi chấp hành nhiệm vụ, dù trong lãnh thổ, họ cũng dành thời gian để cầu nguyện.

Nó không hề giản đơn, mà chính là thể hiện bọn họ có niềm tin mãnh liệt và kiên trung nơi Chúa.

Những kỵ sĩ này đã đem tất cả dâng hiến cho Pháp Quốc Slein, cho Chúa, so với những giáo dân bình thường thì đức tin của họ càng mạnh hơn gấp bội. Chính vì thế, những kỵ sĩ này mới có thể không chút do dự khi ra tay tàn nhẫn mà không cảm thấy tội lỗi.

Một lúc sau, khi tất cả đã cầu nguyện xong, ánh mắt của mọi người đều hóa lạnh như băng.

"Bắt đầu."

Một câu duy nhất.

Tất cả kỵ sĩ đồng thời hành động vây quanh ngôi làng một cách hoàn hảo. Khiến người ta cảm thấy đây là thành quả của việc luyện tập thường xuyên.

Bọn họ chính là những kỵ sĩ trong bóng tối của Pháp Quốc Slein, chuyên thực hiện những phi vụ bất hợp pháp, chỉ nghe thấy tên mà không thấy người.

Có sáu đội như vậy phục vụ cơ quan tình báo của Pháp Quốc Slain. Nhiệm vụ chủ yếu của Sunlight Scripture bao gồm hủy diệt những làng mạc của tộc bán nhân loại. Mặc dù thường xuyên phải chiến đấu nhưng nhân số những người này lại khá ít. Tính cả đội trinh sát, tổng số không đến 100 người.

Bởi cánh cửa để vào Sunlight Scripture vô cùng hẹp.

Đầu tiên, ít nhất phải sử dụng được ma pháp tín ngưỡng cấp ba, cũng như mọi ma pháp cao nhất của mà một Magic Caster bình thường có thể học được. Hơn nữa, còn cần thể chất ưu việt, tinh thần kiên cường, cùng với niềm tin sâu sắc.

Tóm lại, đây là những tinh anh trong số tinh anh.

Nhìn những thủ hạ trước mắt, người đàn ông nhẹ nhàng thở ra. Một khi mỗi người phân tán thì rất khó để có thể nắm bắt tất cả hành động của mọi người. Nhưng hắn không hề có chút lo lắng đối với cái lồng giam hoàn mỹ này.

Đội trưởng của Sunlight Scripture , Nigun Goodrich Luin, cảm thấy an tâm về nhiệm vụ lần này trong lòng.

Sunlight Scripture bọn họ không am hiểu hành động bí mật và dã chiến, bởi vậy đã bốn lần bỏ qua cơ hội. Mỗi lần truy đuổi nhóm của Gazef đều phải rất cẩn thận, tránh bị phát hiện. Nếu cơ hội lần này bị bỏ lỡ, tháng ngày theo dấu này sẽ còn kéo dài nữa.

"Lần sau... nên mời nhóm khác hỗ trợ, giao luôn cho họ phụ trách."

Có người lên tiếng trả lời Nigun, giọng bực bội.

"Đúng vậy, dù sao chuyên môn của chúng ta là thanh trừng mà."

Người lên tiếng là một đội viên đứng lại phụ trách bảo vệ Nigun.

"Nhìn xem, nhiệm vụ lần làn này khá khác thường. Rõ ràng đây là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu Windflower hỗ trợ cũng không lạ..."

"Nói đúng lắm, không biết tại sao lần này chỉ có chúng ta hành động, nhưng có thể coi đây là một kinh nghiệm có ích. Lẻn vào trận địa của địch là một khóa huấn luyện không tồi. Không, có lẽ đây là mục đích tối hậu."

Miệng nói như vậy nhưng Nigun rất rõ ràng sẽ không có nhiệm vụ nào giống như vậy nữa.

Nhiệm vụ lần này 「Ám sát chiến binh mạnh nhất Vương Quốc, kẻ mà không ai trong các quốc gia lân cận có thể địch nổi, Gazef Stronoff」.

Nói chung, phi vụ này không hoàn toàn phù hợp với Sunlight Scripture , đúng ra phải giao cho nhóm Black Scripture, tập hợp của những kẻ mạnh nhất Pháp Quốc, sức mạnh họ đều ở cấp Anh Hùng. Nhưng không còn cách nào khác.

Nigun biết nguyên nhân thật sự vì sao các nhóm khác không thể hỗ trợ họ, nhưng vì lý do tuyệt mật, hắn không được phép nói cho thuộc hạ.

Nhóm Black Scripture phải ứng phó với sự sống lại sắp tới của Catastrophe Dragon Lord [ Chúa rồng tai ương ], và bảo vệ Thần Khí 《Kei Seke Kouku》; còn Windflower phải toàn lực đuổi bắt kẻ phản bội đã trộm Thần Khí của Vu Nữ Công Chúa, do đó họ không có dư quân mà giúp đỡ.

Nigun bất giác chạm vào vết thương trên mặt.

Hắn ta hồi tưởng lại quá khứ, lần chật vật trốn chạy duy nhất của mình. Hiện lên trong đầu là khuôn mặt của một cô gái, kẻ cầm một thanh Ma Kiếm đen tuyền gây nên vết sẹo này.

Hầu hết chỉ cần sử dụng ma pháp trị liệu là có thể hoàn toàn chữa khỏi mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng hắn cố tình để lại thất bại đau đớn này nhằm giáo huấn chính mình.

"......Blue Rose khốn kiếp."

Blue Rose cùng với Gazef đều là người của Vương Quốc. Hắn không thể tha thứ là cô ta cũng là một Thần Quan, thờ vị Chúa khác. Cô còn ngăn cản ý đồ tàn phá những làng mạc bán nhân loại của Nigun. Cô cũng chính là kiểu người mà Nigun ghét nhất, nhân hậu và ngu xuẩn.

"...Kẻ yếu muốn sống sót phải tìm mọi cách tự bảo vệ bản thân. Ngay cả điều này cũng không hiểu, thật đần độn."

Tựa hồ như phát hiện ngọn lửa giận trong con mắt nhân tạo của đội trưởng, người thuộc hạ liền xen miệng.

"Nh-nhưng Vương Quốc cũng rất ngu xuẩn đấy."

Nigun không trả lời, nhưng đồng ý với cách nói này.

Gazef rất mạnh, cho nên mới phải làm cho hắn yếu đi, loại bỏ vũ trang của hắn.

Vương Quốc bị chia thành hai phe phái, Quốc Vương và Quý Tộc, họ không ngừng tranh đoạt quyền lực. Bởi vậy chỉ cần tiêu diệt nhân vật vô cùng quan trong theo phe Quốc Vương là Gazef, phe Quý Tộc sẽ có hành động. Cho dù là nhiệm vụ đề ra do tác động của gián điệp nước khác, không hề ngạc nhiên khi đám quý tộc của Vương Quốc ủng hộ phi vụ ám sát này.

Bởi vì bản thân Gazef vốn là một bình dân, dựa vào kiếm thuật siêu việt mà một bước tiến vào hàng ngũ cao cấp, do đó anh bị các quý tộc vô cùng căm ghét.

Cho nên mới xảy ra tình huống này.

Nhà vô địch của Vương Quốc sắp bị hạ sát bởi chính tay người của Vương Quốc.

Nigun xem đây là một hành vi vô cùng ngu xuẩn.

Pháp Quốc Slein tuy chia thành sáu phái khác nhau, nhưng khi hành động sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

Một lý do là vì bọn họ có chung tín ngưỡng, lý do khác là mọi người đều biết rằng thế giới này tồn tại rất nhiều chủng tộc khác và quái vật, nếu không đoàn kết rất dễ gặp nguy hiểm.

"Điều quan trọng là con người cần phải tuân theo cùng một giáo huấn và đi cùng một con đường. Nhân loại không nên đấu tranh với nhau mà phải cùng nhau bắt tay xây dựng một con đường cho tương lai mới đúng."

Gazef phải bị hiến tế để thực hiện mục đích này.

"...Chúng ta có thể xử lí hắn sao?"

Nigun không cười nhạo sự lo lắng của thuộc hạ.

Con mồi lần này là Chiến Sĩ Trưởng của Vương Quốc--chiến binh mạnh nhất trong nước và các nước lân cận, Gazef Stronoff.

So với nhiệm vụ tập kích một ngôi làng Goblin lớn và tiêu diệt tất cả thì lần này khó hơn rất nhiều. Để loại bỏ sự bất an của thuộc hạ, Nigun bình tĩnh trả lời.

"Không thành vấn đề. Hắn ta hiện tại không mang theo bảo vật quốc gia vì không được phép. Không có các bảo vật đó, muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay...Không, nếu không phải cơ hội tuyệt vời này, không có cách chiến thắng hắn."

Đội Trưởng Kỵ Sĩ Đoàn của Vương Quốc, Gazef Stronoff là người sở hữu danh hiệu chiến sĩ mạnh nhất. Kiếm thuật hắn cao siêu, nhưng còn lý do khác.

Ông có quyền mang Ngũ Đại Bảo Vật của Vương Quốc. Mặc dù hiện tại Sunlight Scripture chỉ biết đến bốn trong số đó, nhưng nếu được cho phép, Gazef có thể trang bị tất cả.

《Găng tay sinh lực》 cung cấp sức chịu đựng vô tận. 《Bùa bất diệt》 có thể trị liệu không ngừng nghỉ. Được làm bằng kim loại kiên cố bậc nhất Adamantium, 《Áo giáp》 có thể ngăn cản các đòn chí mạng. Và 《Razor Edge》 , một thanh kiếm thần kì có khả năng chém sắt như chém bùn.

Đến cả Nigun cũng không thể đánh bại Gazef Stronoff nếu được trang bị những bảo vật trên. Không, không một con người nào có khả năng ấy. Nhưng hiện tại anh không có những bảo vật này, cơ hội thắng nằm chắc trong tay.

"Hơn nữa...Trên tay chúng ta còn một con át chủ bài. Đây là một cuộc chiến không có khả năng thất bại."

Nigun đặt một tay lên lồng ngực.

Trên thế giới này có ba Magic Item mang theo sức mạnh không thể tưởng nổi.

Một cái từ năm trăm năm trước, di vật của những kẻ thống trị thế giới này trong thời gian ngắn- Eight Kings of Desire .

Một cái là trước thời kì Eight Kings of Desire rất lâu, khi tộc Rồng thống trị thế giới. Trong đó kẻ có đẳng cấp cao nhất - Vua Rồng (Dragon Lord) sử dụng ma pháp sáng tạo ra báu vật của long tộc.

Cái cuối cùng được coi là trụ cột của giáo lý Pháp Quốc Slein, do từ 600 năm trước, được Lục Đại Thần để lại.

Đấy là 3 báu vật ma thuật.

Thứ Nigun sở hữu, là vật báu chỉ vài kẻ được chọn trong Pháp Quốc Slein hay biết, cũng chính là át chủ bài cho nhiệm vụ lần này.

Nigun nhìn bao cổ tay làm bằng thép trên cổ tay mình. Phía trên đó hiện lên vài con số, biểu thị giờ hẹn đã đến.

"Vậy thì... Bắt đầu tấn công."

Nigun cùng các thuộc hạ bắt đầu phát động ma pháp.

Tất cả đều dùng phép cao cấp nhất có thể, triệu hồi Thiên Sứ.

"Quả vậy......Chính xác là có người."

Gazef ở trong một căn phòng tối, nhìn những bóng người vây xung quanh làng.

Trong phạm vi nhìn được, có ba người. Ba người duy trì khoảng cách với nhau, từ từ tiếp cận ngôi làng.

Trên tay chúng không có vũ khí, cũng không có trang bị hạng nặng. Song cũng không có nghĩa dễ đối phó. Rất nhiều Magic Caster không thích sử dụng mang đồ nặng, chỉ sử dụng các loại trang bị nhẹ nhàng. Những người này có vẻ như là như vậy.

Bay cạnh mỗi người là một người tỏa hào quang chói lòa và có cánh, chỉ nhiêu đó đã đủ biết chúng là ai.

Thiên Sứ.

Thiên Sứ là Monster được triệu hồi từ dị giới, nhiều người tin họ chính là sứ giả của Chúa. Đặc biệt là ở Pháp Quốc Slein.

Mặc dù không cách nào chứng minh niềm tin ấy là đúng hay sai, nhưng Thần Quan của Vương Quốc đã kết luận, Thiên Sứ là quái vật được triệu hồi.

Dù cho tranh luận về Thiên Sứ là một trong các lý do lớn nhất trong mâu thuẫn giữa Vương Quốc và Pháp Quốc, nhưng Gazef cho rằng Thiên Sứ có phải là sứ giả của Chúa hay không chẳng quan trọng, quan trọng là nó mạnh yếu thế nào mà thôi.

Theo như Gazef biết, Thiên Sứ mạnh hơn các Ác Ma được triệu hồi từ ma pháp cùng cấp độ. Chúng còn có năng lực đặc biệt, thậm chí có thể sử dụng ma pháp. Gazef tổng hợp lại đánh giá thì Thiên Sứ được quy thành đối thủ khó giải quyết.

Nhưng cũng phải xem là loại Thiên Sứ nào, không phải Thiên Sứ nào cũng khó chiến thắng.

Những Thiên Sứ lần này được trang bị giáp che ngực sáng bóng, trên tay cầm thanh kiếm lửa dài. Gazef không quen thuộc loại này.

Vừa đứng bên cạnh Gazef đang không lường được thực lực của Thiên Sứ, vừa quan sát tình hình, Ainz hỏi:

"Những Thiên Sứ này từ đâu đến vậy? Mục tiêu là gì? Làng này không đáng để tấn công, phải không?"

"Gown-dono, ta không hề có chút manh mối nào...Nếu không phải là tiền tài thì đáp án chỉ có một thôi."

Ánh mắt của Ainz và Gazef chạm nhau.

"Đúng là kẻ thù của đội trưởng-dono sao?"

"Thân ở vị trí này, có kẻ thù cũng không có cách nào tránh được. Nhưng...Thật sự là đau đầu. Từ việc đối phương có nhiều Magic Caster có thể triệu hồi Thiên Sứ thì đây hẳn là người của Pháp Quốc Slein. Hơn nữa tiến hành nhiệm vụ mật, rõ ràng là biệt đội của cơ quan tình báo... Họ được gọi là Six Scripture. Bật luận là nhân số hay năng lực thì đối phương đều đang chiếm ưu thế."

Gazef nhún nhún vai, tỏ vẻ chuyện này rất khó giải quyết. Mặc dù khuôn mặt của anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm cũng hết sức lo âu, phẫn nộ.

"Bọn chúng thực ra đã nhờ tay lũ quý tộc để buộc ta để lại các Thần Khí, chắc chắn ta đã gây phiền phức cho chúng quá nhiều. Tuy nhiên, nếu lũ rắn độc vẫn ở lại trong cung điện đó thì còn hệ trọng hơn. Đáng ra cơ hội này là để tìm hiểu tại sao chúng muốn giết ta. Mà đằng nào, ta cũng không hề nghĩ Pháp Quốc Slein cũng để mắt đến ta." (TL: Đoạn này Momo làm lại theo bản Eng nhé, nó rõ ý hơn)

Gazef hừ một tiếng.

Nhưng nhân lực không đủ, lại không có bất cứ chuẩn bị gì. Bình thường đúng là đường cùng, nhưng có lẽ anh ta còn một lá bài tẩy nữa.

"...Đó có phải là Archangel Flame? Bề ngoài nhìn rất giống, nhưng...Tại sao nơi này lại xuất hiện quái vật giống vậy... Do ma pháp triệu hồi về sao? Nếu như thế..."

Gazef dời ánh mắt về phía Ainz đang lẩm bẩm một mình, mang theo chút hi vọng hỏi:

"Gown-dono, xin hỏi ta có thể thuê ngài không?"

Ainz không trả lời, nhưng Gazef có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của đối phương dưới lớp mặt nạ.

"Tiền thù lao sẽ không làm ngài thất vọng."

"...Thứ lỗi cho ta từ chối."

"...Chỉ cần kỵ sĩ do ngài triệu về kia cũng được."

"...Một lần nữa xin thứ lỗi, ta từ chối."

"Vậy ư...Thế thì căn cứ theo pháp luật của Vương Quốc, cưỡng chế triệu tập thì thế nào?"

"Đó là một lựa chọn ngu xuẩn...Ta không có ý định nói ra lời này, nhưng nếu ngài nghĩ có thể sử dụng quyền lực của quốc gia thì ta sẽ có hơi chút chống cự đấy."

Hai người nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng người phải dời mắt trước là Gazef.

"...Thật sự đáng sợ. Còn chưa giao chiến với đám người Pháp Quốc Slein thì đã bị diệt sạch."

"Diệt sạch...Thật sự là một câu nói đùa. Nhưng vô cùng cảm kích vì ngài có thể hiểu ý của ta."

Gazef nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Ainz và cúi đầu nói lời cảm ơn.

Những lời "bị diệt sạch" vừa rồi không phải là nói đùa, trực giác của Gazef nói rằng khiến Magic Caster này thành địch là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Hơn nữa, Gazef tin rằng trực giác đáng tin cậy hơn những ý tưởng kém cỏi, nhất là khi gặp nguy hiểm.

Người này đến cùng là thần thánh phương nào?

Gazef một bên tự hỏi, một bên nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ quỷ quái của Ainz. Phía dưới lớp mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào? Là người quen sao? Hay phải chăng...

"Ngài làm sao vậy? Trên mặt nạ của ta có gì sao?"

"Ah, không có, chẳng qua ta cảm thấy chiếc mặt nạ này rất đặc biệt. Nó dùng để khống chế quái vật như thế kia...... vậy nó hẳn là một đạo cụ pháp thuật quyền năng...Phải không?"

"Đúng là vậy. Đây chính là một đạo cụ vô cùng hiếm có và đắt giá, có thể nói độc nhất vô nhị trên thế giới này."

Nếu sở hữu magic item đắt tiền, chứng tỏ năng lực bản thân kẻ đó cũng rất mạnh. Dựa theo lí luận này thì Ainz phải là một Magic Caster rất cao tay. Không thể đạt thành hiệp nghị với Ainz khiến Gazef có chút uể oải.

Nhưng nội tâm anh cũng hi vọng người kia là một mạo hiểm giả, ít nhất hắn có thể nhận ủy thác này.

"......Tiếp tục như vậy cũng không có nghĩa lý. Như vậy xin Gown-dono bảo trọng. Một lần nữa cảm ơn vì đã cứu ngôi làng này."

Gazef gỡ bao tay kim loại xuống, chìa ra để bắt tay Ainz. Theo lẽ thì Ainz cũng bỏ bao tay ra, nhưng cậu không làm như vậy. Gazef cũng không thèm để ý, nắm chặt bàn tay của Ainz mà nói:

"Ta thành thật tạ ơn ngài đã bảo vệ dân làng vô tội khỏi bị giết hại. Ngoài ra...Mặc dù khá miễn cưỡng, nhưng hi vọng ngài có thể lại bảo hộ cho cư dân nơi này. Ta hiện tại không có gì có thể báo đáp ngài, nhưng xin ngài nhận lời thỉnh cầu của ta...tất cả trông cậy ngài."

"Chuyện này..."

"Nếu như ngài ghé thăm vương thành, ta cam đoan nhất định sẽ tặng thứ mà ngài mong muốn. Ta lấy danh nghĩa Gazef Stronoff xin thề."

Gazef buông tay định quỳ xuống cầu xin, nhưng tay Ainz đã ngăn lại.

"...Không cần làm như vậy...được rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ những thôn dân này. Ta lấy danh nghĩa Ainz Ooal Gown xin thề."

Nghe được đối phương lấy tên ra thề, Gazef khẽ nhẹ nhõm.

"Cảm ơn ngài, Gown-dono. Bây giờ ta có thể dũng cảm tiến tới mà không còn lo lắng phía sau lưng."

"...Trước đó, xin hãy mang theo vật này."

Ainz lấy ra một vật, đưa cho Gazef đang hào hứng. Đó là một bức tượng điêu khắc nhỏ lạ lùng, dường như không thấy có chỗ nào đặc biệt. Nhưng--

"Chỉ cần là lễ vật của ngài, ta sẽ vui vẻ nhận lấy. Như vậy Gown-dono, đành thất lễ, ta xin phép đi trước."

"......Không đợi đến ban đêm rồi lao ra sao?"

"Đối phương có ma thuật 《Dark Vision》...đối với chúng tôi vô cùng bất lợi, nhưng không có hại gì với họ. Hơn nữa... ta cũng muốn cho Gown-dono quan sát cuộc chiến diễn ra thế nào."

"Thì ra là thế, thật không hổ là Đội Trưởng Kỵ Sĩ Đoàn của Vương Quốc, có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, khiến cho ta bội phục. Vậy thì chúc ngài thành công, Đội trưởng-dono."

"Ta cũng chúc ngài lên đường bình an."

Ainz im lặng nhìn theo bóng lưng Gazef dần khuất dạng. Albedo cảm thấy có cái gì đó thay đổi bên trong chúa tể của cô, nhưng cô không hỏi đến.

"...Haiz...Lần đầu gặp mặt thì ta coi nhân loại giống như những con côn trùng ...Nhưng tiếp xúc một thời gian ngắn làm cho ta lại coi bọn họ giống như những động vật nhỏ."

"Đó có phải là lý do ngài dùng danh cao quý của ngài để cam đoan sao?"

"Có lẽ...Không, bởi vì hắn ta quyết đối mặt với cái chết của mình."

Người đội trưởng kỵ sĩ này có một quyết tâm mà Ainz không có.

Cậu khao khát có một quyết tâm như vậy.

"Albedo, ra lệnh cho những tôi tớ kia, xác định các kẻ mai phục xung quanh, một khi phát hiện thì lập tức đánh ngất bọn chúng."

"Thần sẽ đi ngay...Ainz-sama, trưởng thôn và các người khác đang đến."

Ainz quay đầu nhìn về phía Albedo, thì thấy trưởng thôn cùng hai gã thôn dân đi về phía này.

Bọn họ chạy đến bên cạnh Ainz, thở hồng hộc, khuôn mặt mang vẻ hốt hoảng cùng lo lắng. Trưởng thôn lập tức mở miệng, như thể sợ rằng điều hòa nhịp thở sẽ mất thời gian.

"Ainz-sama, chúng ta phải làm gì? Tại sao Chiến Sĩ Trưởng-dono lại rời khỏi làng, không ở lại bảo vệ chúng ta?"

Trong lời nói của trưởng thôn, ngoài sự sợ hãi còn mang theo vài phần tức giận.

"...Đó là chuyện hắn cần phải làm, Trưởng Thôn-dono...Mục tiêu của đối phương chính là hắn, nếu vẫn còn ở chỗ này, chỉ làm cho ngôi làng này biến thành chiến trường, huống hồ đối phương cũng sẽ không thả cho các người con đường sống đâu. Bọn họ không ở lại, cũng là vì các người mà thôi."

"Hóa ra Chiến Sĩ Trưởng-dono rời đi là vì lý do này...Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục ở lại đây sao?"

"Đấy là ý kiến tồi, sau khi loại bỏ vị đội trưởng kia, mục tiêu tiếp theo sẽ là các vị. Chỉ cần chúng ta vẫn còn nằm trong vòng vây của bọn chúng, chúng ta sẽ không có chỗ nào để trốn cả. Nhưng...đối phương sẽ dốc toàn lực công kích nhóm của vị đội trưởng kia, đến lúc đó chính là thời cơ tuyệt vời để chạy trốn."

Chính vì thế, vị đội trưởng mới gióng trống khua chiêng mà chạy trốn. Mục đích là đem thân mình làm mồi, dụ dỗ quân địch tấn công toàn sức.

Sau khi hiểu ra ý định của Gazef, một ý định có cơ hội sống sót rất thấp, trưởng thôn mặt đỏ tới mang tai khi cúi thấp đầu. Để tạo cơ hội chạy trốn cho dân làng mà người đội trưởng không tiếc mạng sống bước về phía chiến trường.

Ngay cả điều ấy cũng không nhận ra, lại còn hiểu lầm đội trưởng, còn tức giận lung tung nữa. Trưởng thôn cảm thấy hổ thẹn chính mình.

"Tôi đã suy diễn bậy... lại hiểu lầm người tốt...Ainz-sama, chúng ta phải làm thế nào đây?"

Đến cả những dân làng sau trưởng thôn cũng tỏ vẻ ăn năn.

"Mặc dầu chúng tôi sống ở gần khu rừng, nhưng thực ra lại không có biện pháp phòng bị trước quái vật. Chúng ta chỉ may mắn, nhưng lại hiểu lầm và nghĩ rằng mình an toàn. Ngay cả một phương pháp tự vệ cũng không có, kết quả là chẳng những mất đi hàng xóm thân yêu mà còn trở thành gánh nặng với người ngoài..."

"Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đối phương là quân nhân chuyên tập luyện chiến đấu. Nếu các vị chống cự, trước khi ta tới được nơi này, có lẽ tất cả đều trở thành vong hồn rồi."

Mặc dù Ainz nói ra lời an ủi nhưng không có vẻ gì những thôn dân kia nghe được. Nói thật, bất kể ai mở lời an ủi cũng không thể cứu vãn tình hình thảm họa bao trùm ngôi làng. Chỉ có thể cầu mong thời gian sẽ cứu chữa hết thảy.

"Trưởng thôn-dono, thời gian không còn nhiều nữa. Để tôn trọng ý nguyện của Đội trưởng-dono, chúng ta phải nhanh chóng hành động mới được."

"Ph-phải vậy...Ainz-sama, chúng ta phải làm sao?"

"...Ta sẽ quan sát tình hình, một khi tìm thấy cơ hội trốn thoát, ta sẽ bảo vệ mọi người trong khi họ thoát thân."

"Lúc nào cũng phiền đến Ainz-sama, thật sự là..."

"...Không cần để ý. Bởi vì ta đã thề với đội trưởng-dono kia...Tóm lại trước hết tập hợp toàn bộ dân chúng đến căn nhà nào đó tương đối lớn. Ta sẽ dùng ma pháp để phòng ngự."

Phần 4

Cảm giác kích động của con ngựa truyền đến từ những bước chạy của nó.

Cho dù nó được huấn luyện như một con chiến mã--không, nếu là một con chiến mã thì nó có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề.

Đối thủ tuy chỉ có bốn hay năm người, nhưng lại bao vây toàn bộ ngôi làng, bởi vậy bọn họ đứng rất cách xa nhau. Nhưng chắc hẳn là có phương pháp nào đó đảm bảo không có một con cá nào sẽ lọt khỏi tấm lưới của bọn họ?

Nói cách khác, xung quanh chỗ này sẽ có bẫy chết người.

Dù chỉ là phán đoán, nhưng Gazef quyết định đột phá trực diện. Không, trong hoàn cảnh này thì đó là biện pháp duy nhất.

Xem xét khoảng cách giữa địch và ta, Gazef nhận thấy rằng chiến đấu tầm xa hoàn toàn không có phần thắng.

Nếu bên cạnh có một người am hiểu tấn công từ xa- một Archer thì đã khác, nhưng giờ không có, nhất định phải tránh việc giao chiến tầm xa với một Magic Caster.

Phòng thủ chiến là một phương pháp ngu ngốc hơn lao thẳng.

Giá mà có phòng ốc xây dựng bằng đá hoặc thành trại vững chắc thì tuyệt vời. Tuy nhiên, lấy phòng ốc bằng gỗ ra để ngăn cản ma pháp thì cực kì đần độn. Rất dễ bị chết chùm cùng căn phòng trong ngọn lửa.

Cuối cùng chỉ còn một cách, lại là cách cực đoan nhất.

Chính là biến ngôi làng này thành một chiến trường, làm Ainz Ooal Gown liên lụy vào, ép hắn phải tham chiến.

Nhưng nếu áp dụng phương pháp này thì mục đích bảo vệ ngôi làng ban đầu hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên Gazef mới quyết định mạo hiểm.

"Sau khi đụng độ kẻ thù, kéo vòng vây của chúng tụ về đây. Rồi lập tức rút lui, không được bỏ lỡ cơ hội."

Nghe những tiếng đáp lại đầy khí thế của những thủ hạ sau lưng, Gazef nhíu mày.

Liệu bao nhiêu người có thể sống sót đây?

Bọn họ đều không phải loại có tiềm năng mạnh mẽ, cũng chẳng phải loại trời sinh siêu năng lực, chỉ là những binh lính dưới sự huấn luyện của Gazef mà cố gắng vươn lên. Mất đi những kết tinh tâm huyết của anh quả thực rất đáng tiếc.

Cho dù biết Gazef dùng phương pháp dại dột nhất, những thủ hạ này vẫn cam tâm tình nguyện đi theo. Gazef rất muốn nói lời xin lỗi với những thủ hạ vì mình mà liên lụy, nhưng khi anh ngoái đầu, liền nuốt lại vào họng những lời muốn nói.

Những chiến sĩ sắp đối mặt với cái chết, trên khuôn mặt họ vẫn không có chút do dự nào cả.

Những thủ hạ biết rõ nguy hiểm sẽ xảy ra với họ nhưng vẫn quyết định đi theo mà không cần bất cứ lời xin lỗi. Họ nói với Gazef, người đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Đội trưởng, ngài không cần phải để ý đến điều đó đâu."

"Đúng vậy, chúng tôi tự nguyện đến đây, thề sống chết cùng đội trưởng kề vai chiến đấu."

"Chúng ta hãy chiến đấu bảo vệ quốc gia, nhân dân và bạn bè!"

Không có lời nào có thể nói vào lúc này.

Gazef nhìn về phía trước hét vang.

"Xông lêêên! Chém địch thành từng mảnh!"

"Ohhhhhhhhhh!"

Gazef thúc ngựa xông lên phía trước, những thủ hạ thì theo sát sau lưng. Toàn quân thúc ngựa xông lên phía trước, nhanh và mạnh đến nỗi để lại trên mặt cỏ những vết xếp thành một mũi tên.

Gazef ngồi trên ngựa, cầm lấy cung và tên.

Cho dù tư thế không ổn định, anh vẫn ung dung giương cung bắn tên. Mũi tên nhọn bay trúng mục tiêu, có vẻ như nó bắn trúng đầu của một gã Ma Pháp Niệm Chú Sư.

"Chậc, quả nhiên là vô dụng. Tên ma thuật có lẽ có thể xuyên thủng , nhưng...Không có thứ mà mình không có thì càu nhàu cũng vô dụng."

Giống như bắn trúng một cái mũ giáp cứng rắn, mũi tên bị đánh bật ra ngoài. Cái độ cứng này vượt quá lẽ thường, quả nhiên là do hiệu quả của một loại ma pháp nào đó. Gazef biết muốn xuyên thủng khiên ma thuật thì phải sử dụng vũ khí ma pháp.

Nhưng hiện tại thì Gazef không có loại vũ khí như vầy, anh lập tức từ bỏ việc bắn tên, cất cây cung trên tay đi.

Magic Caster bắt đầu phản kích, tung ra một đòn ma pháp.

Gazef tập trung tinh thần, vào tư thế phòng thủ để chuẩn bị chống lại.

Đột nhiên, con chiến mã hí lên một tiếng đau đớn, đôi chân trước nâng cao và móng guốc đá dữ dội trên không trung.

Nắm chặt dây cương trong tay, Gazef đổ người về phía trước ôm chặt lấy cổ con ngựa, nhờ vào phản ứng nhanh nhẹn mới miễn cưỡng không bị ngã xuống. Mặc dù tình huống đột ngột phát sinh làm chính anh toát mồ hôi, nhưng cũng nhờ đó mà cảm xúc nôn nóng bị ép xuống. Trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Có chút bồn chồn, hơi thở của Gazef bắt đầu hỗn loạn, anh dùng sức thúc vào phần bụng của con ngựa nhưng nó lại không hề nhúc nhích, giống như là ai đó quan trọng hơn chủ nhân đang cưỡi trên lưng nó ra lệnh vậy.

Hiện tượng dị thường như thế này thì chỉ có một lý do.

Đó là do ma pháp khống chế tinh thần.

Mà mục tiêu chính là con chiến mã kia. Nếu mục tiêu của ma pháp là Gazef thì chắc chắn sẽ gặp phải sự chống cự, nhưng đối tượng lại là một con ngựa, cho nên bên kia không cần lo lắng về chuyện đó.

Không dự kiến được đòn công kích này của đối phương khiến cho Gazef cảm thấy giận dữ vì mình không nhìn xa. Anh nhanh chóng rời khỏi lưng ngựa.

Những thủ hạ đi theo phía sau Gazef đều tự động tránh qua, chia làm hai bên mà lao lên phía trước.

"Đội trưởng!"

Một thủ hạ chạy chậm lại, đưa tay muốn kéo Gazef lên lưng ngựa. Nhưng, từ không trung lao xuống một Thiên Sứ, tốc độ rất nhanh. Gazef rút kiếm, nhằm tới Thiên Sứ kia mà nghênh chiến.

Một nhát chém cực nhanh lóe lên.

Một kiếm của người mạnh nhất Vương Quốc mang theo uy lực kinh người, đủ để kết thúc một gã đàn ông trong nháy mắt. Thiên Sứ kia tuy rằng không bị cắt làm hai nhưng cũng đã chịu thương tổn nặng nề.

Máu tươi phun trên không trung, nhanh chóng hóa thành dạng Ma Lực rồi biến mất.

"Không cần! Bắt đầu phản côông!"

Gazef ra lệnh các thủ hạ kia, và trừng mắt nhìn về phía Thiên Sứ vừa tránh được kia. Đối phương dù đã bị trọng thương nhưng vẫn còn ngùn ngụt ý chí chiến đấu, liên tục tìm kiếm sơ hở của Gazef.

"Thì ra là thế!"

Gazef vung kiếm trúng vào mục tiêu, cảm nhận được một cảm xúc khác thường.

Gazef nhờ vậy biết được lý do. Có những con quái đặc biệt có năng lực đặc thù, chỉ cần không bị những vũ khí khắc chế đánh trúng thì thương tổn sẽ được giảm bớt. Thiên Sứ có loại năng lực này, cho nên dẫu đã trúng một chiêu toàn lực của Gazef cũng không gục ngã.

Kể từ khoảnh khắc đó--Gazef quyết định tụ tập lực lượng trong cơ thể, phát động kỹ năng 《Tập Trung Chiến Khí》, thân kiếm phát ra ánh sáng nhạt.

Nhằm vào thời cơ này, Thiên Sứ vung Hỏa kiếm xuống. Nhưng--

"--Muộn rồi."

Trong mắt của chiến sĩ mạnh nhất Vương Quốc, Gazef thì động tác của Thiên Sứ quá sức chậm.

Kiếm của Gazef chuyển động.

So với chiêu trước đó, uy lực mạnh hơn rất nhiều, do đó Gazef dễ dàng chém Thiên Sứ thành hai mảnh.

Trúng trọng thương, cơ thể Thiên Sứ dần hòa tan vào không khí. Đôi cánh lấp lánh ánh sáng tỏa sáng rực rỡ bốn phía trong nháy mắt rồi biến mất, tựa như một ảo ảnh, khiến cho người ta mê muội.

Nếu không phải trong hoàn cảnh xung quanh toàn mùi máu tươi gay mũi, Gazef nhất định đã lên tiếng mà tán thưởng. Chẳng qua lúc này không còn tâm trạng vô tư được.

Anh nhìn bốn phía xung quanh, hòng xác định các đòn tấn công sắp đến của kẻ thù--trên mặt khẽ lộ ra nụ cười khổ.

Số lượng Thiên Sứ bắt đầu tăng lên rồi.

Gazef vô cùng rõ ràng đây không phải là quân tiếp viện bình thường.

"...Phải làm gì để chống lại ma thuật đây? Chết tiệt."

Trong miệng mắng chửi những Magic Caster- những kẻ đã tạo ra những chiến binh này từ không khí, Gazef bình tĩnh tính toán số lượng người ở đây, xác nhận những kẻ này chính là toàn bộ người vây quanh ngôi làng.

Vì thế mà mạng lưới bao vây ngôi làng đã bị giải trừ.

"Như vậy, Gown-dono. Chuyện kế tiếp làm phiền ngài..."

Có thể giải cứu những tính mạng thôn dân kia, Gazef cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh không dám khinh thường mà nhìn chằm chằm vào kẻ địch trước mặt.

Bỗng có tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn. Đó là âm thanh quay lại của những thuộc hạ sau khi đã thu hút tất cả kẻ địch.

"Ta nói rồi, rút lui sau khi dụ vòng vây về đây...Thực là một đám ngu ngốc...Ngu ngốc mà cũng rất kiêu hãnh."

Dốc toàn lực, Gazef lao tới.

Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất trong trận chiến này. Xét đến tốc độ của kị binh, nhằm ngăn cản quân ta tập hợp lại, những Magic Caster kia hẳn sẽ toàn lực đối phó với thủ hạ của mình. Dựa vào chiều hướng cuộc chiến, các Magic Caster chỉ có một biện pháp.

Những con ngựa của đám thủ hạ hí lên một tiếng giống với con ngựa của Gazef, hai chân trước nhấc lên cao, có vài người rới khỏi lưng ngựa, bật ra tiếng rên rỉ. Những Thiên Sứ kia nhân cơ hội phát động tấn công.

Thực lực của những thủ hạ kia so với đám Thiên Sứ không chênh lệch nhiều, nhưng về phương diện năng lực đặc thù và sức mạnh cơ bản thì những thủ hạ này đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu. Không ngoài dự liệu, những thủ hạ bị đám Thiên Sứ có số lượng bằng một nửa ép dồn đến đường cùng. Cùng với các pháp thuật tấn công của Magic Caster, khoảng cách hai toán quân bị giãn ra.

Từng thủ hạ lần lượt ngã xuống.

Gazef không đành lòng nhìn cảnh tượng không thể tránh khỏi đó, anh dũng mãnh lao về phía trước.

Mục tiêu là chỉ huy của kẻ địch.

Mặc dù biết rằng có giết được chỉ huy của kẻ địch thì bọn chúng cũng không lui lại, nhưng đây chính là đường sống duy nhất của mọi người.

Ba mươi Thiên Sứ chặn phía trước Gazef. Nhìn đối phương tăng cường phòng bị, Gazef tuyệt nhiên không chút vui mừng.

"Cút xéoooooooo!!"

Gazef tung ra sát chiêu bí mật.

Bàn tay anh phát nhiệt, dần lan đến toàn thân.

Gazef phá bỏ cực hạn của thân thể, đạt tới cấp độ Anh Hùng. Không chỉ như thế, còn đồng thời kích hoạt nhiều kỹ năng khác nhau--hành động này có thể nói là ma pháp của chiến sĩ.

Gazef nhìn chằm chằm vào sáu Thiên Sứ đang bay xung quanh.

☀Sixfold Slash of Light》

Chiêu thức phát ra ánh sáng chói lòa.

Chỉ một nhát, trúng cả sáu Thiên Sứ xung quanh.

Chúng liền bị chia thành hai nửa, trở thành một quả cầu ánh sáng rồi tan biến.

Những thành viên Pháp Quốc Slein há hốc miệng kinh ngạc, còn thủ hạ của Gazef lại lớn tiếng reo hò.

Mặc dù khi sử dụng tuyệt chiêu này sẽ làm cho cánh tay trở nên vô cùng đau đớn, nhưng mức độ này vẫn chưa thể đánh gục được anh.

Cứ như là nhận được mệnh lệnh ngăn chặn tiếng reo, rất nhiều Thiên Sứ bắt đầu tấn công. Một trong số đó giơ cao hỏa kiếm, chém vào đầu Gazef.

《Phản Xạ Tức Thời》

Khi Thiên Sứ kia vung kiếm, Gazef lập tức thi triển kỹ năng, thân thể anh giống như hóa sương mù, trong nháy mắt đã né tránh.

Trước khi thanh kiếm của Thiên Sứ kia chạm mục tiêu, nó đã sớm bị trúng kiếm của Gazef. Chỉ một kiếm khiến cho nó biến thành một quả cầu ánh sáng.

Đòn tấn công của Gazef không vì vậy mà kết thúc.

☀Full Throttle》

Động tác như nước chảy mây trôi, một chiêu đỡ hết các đòn của đám Thiên Sứ này.

Gazef tiếp tục sử dụng độc chiêu, chiến tiếp với hai Thiên Sứ. Nhìn quang cảnh nhiệm màu trước mặt, sự chống trả kiên cường của Gazef làm trong lòng thủ hạ của anh sinh ra một tia hi vọng chiến thắng.

Nhưng người của Pháp Quốc không cho chuyện này diễn ra, và với giọng chế giễu, chúng dập tắt chút hi vọng mới nhen nhóm của những chiến sĩ.

"Thật mãn nhãn. Nhưng...chơi đùa vậy là đủ rồi. Những ai mất đi Thiên Sứ hộ vệ lập tức triệu hồi Thiên Sứ khác. Toàn lực đối phó với Stronoff."

Cảm xúc vừa dâng lên chớp mắt đã bị dập tắt.

"Không ổn rồi."

Gazef thấp giọng lẩm bẩm, tiện tay hóa kiếp một Thiên Sứ. Không còn bất kì tiếng hoan hô nào khi anh hạ gục đám Thiên Sứ, khuôn mặt những thủ hạ của anh mang vẻ lo lắng khi giương kiếm đối mặt địch.

Nhân số, vũ khí, trình độ huấn luyện và thể lực.

Tất cả đều bất lợi cho phía nhóm Gazef. Vũ khí duy nhất--hy vọng giành chiến thắng--cũng đã biến mất.

Gazef chiến đấu chủ yếu bằng cách sử dụng phản xạ của mình để né tránh vũ khí của kẻ thù. Dù cho một kiếm có thể tiêu diệt một Thiên Sứ nhưng kẻ thù thật sự vẫn còn ở rất xa.

Tuy mong lính của mình tạo nên khác biệt, nhưng họ không thể phá vỡ hàng phòng ngự của Thiên Sứ mà không có vũ khí ma pháp. Không giống với Gazef có kỹ năng 《Tập trung chiến khí》, cũng không có vũ khí ma pháp, những thủ hạ kia mặc dù có thể gây thương tổn cho Thiên Sứ, nhưng không thể nào tiêu diệt chúng.

Vô vọng.

Gazef cắn chặt môi không ngừng vung kiếm.

Cứ một kiếm giết một quái, thành tích sử dụng 《Sixfold Slash of Light》 liên hoàn đang tăng chóng mặt.

Chiến sĩ giống như Gazef có thể đồng thời sử dụng sáu loại kỹ năng võ thuật khác nhau trong chiến đấu. Nếu tính đến dùng bí kỹ thì Gazef có thể sử dụng bảy.

Hiện tại anh đang sử dụng 《Cường hóa cơ thể》, 《Tăng cường tinh thần》, 《Tăng cường kháng ma pháp》, 《Ma pháp hóa vũ khí》 còn khi tấn công thì sử dụng kỹ năng để tấn công năm mục tiêu khác nhau.

Gazef không sử dụng tới cực hạn là vì mức độ tiêu hao tinh thần là vô cùng lớn.

Nhất là khi kỹ năng 《Sixfold Slash of Light》 đã tiêu tốn lượng tinh thần gấp ba lần kỹ năng thông thường.

Cho dù là Gazef cũng chỉ có hai loại tuyệt chiêu giống như vậy--một cái cần phải dùng toàn bộ năng lượng của bản thân, một cái tiêu thụ tinh thần gấp 4.

Nếu như sử dụng các kỹ năng này, Gazef có thể dễ dàng quét sạch cả đám Thiên Sứ này. Chỉ là cho dù có tiêu diệt hết đám hiện tại, chúng sẽ tiếp tục được triệu hồi về. Chừng nào không tiêu diệt được đám triệu hồi sư kia thì sẽ phải đối mặt với đội quân Thiên Sứ vô tận. Chờ cho MP của đối phương cạn hết cũng là một phương pháp, nhưng trước khi chờ được thì thể lực của Gazef cũng đã kiệt quệ rồi.

Vấn đề lúc này là thanh kiếm trên tay Gazef càng lúc càng nặng, trái tim cũng vì vậy mà đập loạn nhịp hơn.

《Phản Xạ Tức Thời》 là một kỹ năng giúp cho người sử dụng có thể cưỡng chế đưa cơ thể về trạng thái trước đó sau khi tung ra một đòn tấn công, điều này cho phép có thể tấn công thêm một lần nữa. Tuy rất hữu dụng nhưng tác động lên cơ thể cũng rất lớn do phải cưỡng ép động tác thể xác.

《Lưu Thủy Gia Tốc》 là kỹ năng tăng cường tốc độ truyền tải của hệ thần kinh, từ đó làm gia tăng tốc độ tấn công. Nhưng sử dụng liên tục cũng sẽ làm cho đầu óc mệt mỏi cùng cực.

Hơn nữa, còn tuyệt chiêu 《Sixfold Slash of Light》, tảng đá đè lên cơ thể là vô cùng lớn, nhưng nếu không sử dụng thì không còn bất cứ cơ hội nào nữa.

"Có bao nhiêu tới hết đây! Lũ Thiên Sứ các ngươi chỉ là đồ bỏ!!!"

Tiếng gầm này làm cho quân đội của Pháp Quốc Slein vô cùng tức giận, nhưng một giọng nói điềm tĩnh đã đánh tan sự giận dữ của họ.

"Không cần để ý, đó chẳng qua là tiếng gầm của một con mãnh thú bị bao vây mà thôi. Không cần phải lo lắng, cứ bào mòn thể lực của hắn, nhưng tuyệt đối không được tới quá gần. Móng vuốt của mãnh thú rất dài đấy."

Gazef trừng mắt về phía người đàn ông có vết sẹo trên mặt.

Chỉ cần giết chết tên chỉ huy này thì chiến cuộc sẽ xoay chuyển. Vấn đề là bên cạnh hắn ta có các Thiên Sứ khác hẳn với đám cầm hỏa kiếm này. Lại nói tới khoảng cách giữa hai người, cùng với vô số những lớp bảo vệ.

Hắn ở quá xa.

"Con mãnh thú muốn phá vây. Cho hắn biết tuyệt vọng là gì đi."

Giọng nói bình tĩnh của tên chỉ huy khiến cho Gazef càng thêm nôn nóng.

Cho dù đã bước vào cấp độ Anh Hùng, nhưng chỉ có những kỹ năng tấn công cận chiến, Gazef không hề có cửa thắng nào.

Nhưng--Vậy thì sao chứ? Nếu đây là con đường duy nhất để tiêu diệt chỉ huy kẻ địch thì chỉ còn nước dốc toàn bộ sức mạnh mà vượt qua thôi.

Đanh mắt lại, Gazef bắt đầu tiến lên.

Nhưng chính bản thân anh cũng biết rõ rằng, đó là một con đường khó khăn.

Những Thiên Sứ liên tiếp vung chém những cây hỏa kiếm trên tay, Gazef né tránh những đòn tấn công đó, đồng thời phản kích, dần dần diệt trừ các Thiên Sứ.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy một cơn đau dữ dội. Vùng bụng của anh đã bị trúng đòn.

Nhìn theo hướng cơn đau, đó là một nhóm Ma Pháp Niệm Chú Sư sử dụng phép thuật nào đó.

"Là Thần Quan thì ít nhất cũng nên niệm phép chữa thương đi chứ."

Giống như là muốn phản bác lời châm chọc của Gazef, một vài luồng sóng xung kích vô hình bắn tới thân thể của anh.

Cho dù là sóng vô hình, nếu số lượng không nhiều lắm, Gazef vẫn có thể tự tin phản ứng và né tránh nhờ căn cứ theo ánh mắt phe kia. Nhưng ở đây số lượng đòn tấn công vượt quá 30 thì không có cách nào, nhiều lắm anh chỉ có thể dùng hết sức bình sinh bảo vệ đầu bằng kiếm và tay.

Gazef gần như ngã xuống đất, toàn thân đau đớn, nhiều đến mức không thể nào xác định được nơi nào bị thương nữa.

"Kahaa-!"

Cổ họng Gazef không thể chịu được mà phải phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ chảy xuống dính vào chòm râu phía dưới cằm.

Bị trúng một số lượng đáng kể sóng xung kích vô hình, Gazef lùi vài bước, nín thở, cố gắng né kiếm của Thiên Sứ. Anh không thể tránh được, may mắn thay bị giáp bật ngược, nhưng xung lực vẫn xuyên thấu.

Mặc dù trong lúc bối rối anh vẫn có thể tặng một chém cho Thiên Sứ theo phản xạ, song vì mất thăng bằng, nên Thiên Sứ né tránh một cách dễ dàng.

Gazef thở không ra hơi, tay cầm kiếm run run.

Toàn thân mệt nhọc, bên tai giống như có tiếng nỉ non bảo rằng hãy mau chóng nằm xuống mà nghỉ ngơi đi thôi.

"Cuộc đi săn đã đến giai đoạn cuối. Đừng để con mãnh thú này có thời gian nghỉ ngơi, ra lệnh cho Thiên Sứ tấn công dồn dập."

Cho dù muốn nghỉ chút lấy hơi, nhưng nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy, những Thiên Sứ đang vây quanh kia không chút lưu tình mà đánh tiếp.

Đầu tiên, anh phải né tránh đòn tấn công, sau đó đâm xuyên chúng bằng thanh kiếm của mình. Áo giáp cứng rắn dùng để ngăn cản một đòn từ trời giáng xuống.

Tuy rằng muốn phản kích, nhưng đòn tấn công của quân địch nhiều gấp mấy lần anh.

Sự mệt nhọc tích lũy làm cho sức mạnh dần giảm xuống, hiện tại Gazef chỉ có thể cân một lúc một tên, không còn hơi sức đâu mà sử dụng kỹ năng nữa, thủ hạ của mình đều dần ngã xuống, đòn tấn công của quân địch hoàn toàn tập trung lên người anh. Không thể đột phá lưới bao vây của quân thù, cảm giác tử thần đến ngày càng cận kề.

Trong lúc bất cẩn, đầu gối Gazef mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu.

Lại một đợt sóng ma pháp xung kích bay đến, trúng vào Gazef đang tuyệt vọng nhúc nhích thân mình.

Cảnh tượng trước mắt anh mờ dần.

Không ổn!

Gazef tập trung toàn bộ sức tàn để giữ thăng bằng. Nhưng có gì đó không ổn, sức lực trong người cứ thế dần biến mất.

Bất thình lình anh cảm thấy được lớp cỏ dưới chân cọ cọ vào khuôn mặt, cho thấy rằng Gazef đã ngã xuống đất.

Tuy cố hết sức để đứng dậy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Lúc này, những thanh hỏa kiếm kia chém đến, đồng nghĩa với cái chết.

"Dứt điểm hắn đi, nhưng đừng tự ra tay, để những Thiên Sứ kia tiễn hắn."

Chết chắc rồi.

Đôi tay trải qua vô số huấn luyện run rẩy không ngừng, không thể giơ lên để nắm chặt cây kiếm nữa, ngay cả như vậy thì Gazef cũng không buông bỏ hy vọng.

Hai hàm răng cắn chặt phát ra tiếng gừ gừ ken két.

Gazef không sợ chết. Chính bản thân anh cũng đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lí, một ngày nào đó chính anh cũng sẽ bỏ mạng trên chiến trường.

Giống như lúc đó anh nói với Ainz rằng chính bản thân ông cũng bị vô số người oán hận. Sự oán hận sẽ biến thành một lưỡi kiếm, ngày nào đó lưỡi kiếm ấy sẽ chém lên cổ anh.

Chỉ là anh không thể chấp nhận tình huống bấy giờ.

Tập kích nhiều làng mạc, sát hại rất nhiều người dân vô tội không có sức phản kháng, chỉ vì muốn Gazef rơi vào bẫy.

Anh tuyệt đối không cho phép mình chết bởi loại vô sỉ như vậy, mà trên hết là không chịu được sự bất lực của bản thân.

"GAHHHHHHHHHHHHHHH! Đừng coi thường taaaa!!"

Tập hợp chút sức lực cuối cùng, anh hét to lên một tiếng.

Máu cùng nước miếng chảy ra từ khóe miệng, Gazef từ từ đứng dậy.

Những Thiên Sứ cảm nhận được một uy thế không gì sánh nổi từ người đàn ông đáng lý kiệt sức không còn bước nổi một bước kia, chúng không tự chủ mà lùi về sau một chút.

"Haaaaaa! Haaaaa!"

Chỉ mỗi việc đứng lên đã khiến cho Gazef khó thở, ý thức mơ màng, toàn thân nặng nề giống như đang đeo hàng tấn bùn đất. Nhưng tuyệt đối không thể ngã xuống, chỉ cần vậy, tất cả đều sẽ xong.

Hơn nữa, ngay cả chịu đựng hàng tấn đau đớn này, không thể nói anh đã có thể hiểu nỗi đau những dân làng đã qua đời.

"Ta là Chiến Sĩ Trưởng của Vương Quốc! Vì Vương Quốc kính yêu, vì bảo hộ cho cư dân Vương Quốc! Làm sao có thể thua đám người dám làm nhơ bẩn thanh danh Vương Quốc nàààày!"

Con người đó sẽ bảo vệ những thôn dân kia.

Như vậy chuyện anh nên làm chính là kéo dài thời gian, để cho những người dân kia không phải gặp thêm bất cứ đau khổ nào nữa.

Phải bảo vệ tương lai của người dân Vương Quốc. Trong đầu anh chỉ nghĩ vậy.

"...Ngươi chỉ biết lảm nhảm những lời vô nghĩa như vậy sao, nếu thế thì hãy chết đi Gazef Stronoff."

Gazef nhìn chằm chằm vào tên chỉ huy kia, tai anh nghe được lời châm chọc khiêu khích của đối phương.

"Nếu ngươi chịu bỏ lại dân chúng ở biên giới, thì đã không rơi vào kết cục này. Không thể nào ngươi không biết tính mạng của ngươi so với mấy nghìn tên dân đen kia còn muốn quý giá hơn. Nếu ngươi là một người yêu nước, thì sẽ phải bỏ lại những tên kia mới đúng."

"Ta và ngươi... sẽ không bao giờ ...có cùng quan điểm cả!"

"Cái thân thể tàn tạ kia còn có thể làm gì? Không cần giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn mà nằm xuống đi. Ta sẽ thương hại ngươi mà ban cho ngươi chết một cách êm ái."

"Nếu cảm thấy...ta không thể làm gì nữa...vậy thì hãy đến đây...tự tay chặt đầu ta, thế nào? Bộ dạng này của ta lúc này...... chắc là rất dễ dàng phải không?"

"...Hừ, chỉ biết mồm mép. Xem ra ngươi vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ sẽ còn phần thắng sao?"

Gazef nhìn chằm chằm về phía trước, bàn tay run run nắm chặt lấy cây kiếm. Đôi mắt mờ mờ nhìn chăm chăm vào kẻ địch trước mặt, thậm chí bỏ qua cả vô số Thiên Sứ đang bay xung quanh.

"...Vẫn còn cố gắng sao. Thật sự quá ngu ngốc rồi. Một khi chúng ta kết liễu mạng của ngươi, kế tiếp chính là lũ dân may mắn sống sót kia. Ngươi làm như vậy chẳng qua chỉ kéo dài cơn run rẩy của bọn chúng mà thôi."

"Hừ...Ha...Ha ha ha..."

Gazef cười to.

"...Có gì đáng cười?"

"...Heh,ngươi quả là một tên ngu xuẩn. Ở trong làng... Có một người còn đáng sợ hơn cả ta. Người đó không thể lường được, ông ta có thể đánh bại tất cả các ngươi ...nghĩ đến việc ngươi định giết toàn bộ dân làng, nơi mà người đó đang bảo vệ, thật là chuyện hoang đường... "

"...So với chiến sĩ mạnh nhất Vương Quốc Re-Estize còn mạnh hơn? Ngươi cảm thấy ta có thể tin vào điều đó không? Vô cùng đần độn."

Vẻ tươi cười trên mặt Gazef càng đậm hơn. Nếu Nigun gặp mặt con người đầy bí ẩn Ainz Ooal Gown kia thì sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Đây có lẽ là phần thưởng tuyệt nhất Gazef nhận được ở thế giới bên kia rồi.

"...Thiên sứ, giết Gazef Stronoff đi."

Thi hành mệnh lệnh lạnh lùng này, những Thiên Sứ vỗ cánh bay đến.

Gazef mang theo quyết tâm cảm tử lao về phía trước thì bên cạnh một giọng nói truyền đến.

--Cũng đến lúc cũng nên đổi người rồi.

Cảnh vật trước mắt Gazef biến đổi, không còn là thảm cỏ nhuốm máu, mà sàn nhà của một góc căn phòng.

Bốn phía là những thủ hạ của mình, còn rất nhiều thôn dân đang lo lắng nhìn mình.

"Nơi-nơi này là..."

"Đây là kho hàng được Ainz-sama dùng ma pháp bảo vệ."

"Vậy sao...Gown-sama hình như là không có mặt ở đây..."

"Không, Ngài ban nãy còn ở chỗ này, nhưng quả thật giống như là đổi chỗ với Đội trưởng-sama, trong chớp mắt biến mất không còn tung tích."

Thì ra là thế, giọng nói trong đầu mình vừa rồi là......

Gazef thả lỏng cơ thể. Kế tiếp không còn chuyện của anh nữa. Gazef ngã trên mặt đất, những thôn dân vội vã đến gần đỡ anh.

Lục Sắc Thánh Điển. Đối thủ mà một chiến sĩ mạnh nhất Vương Quốc như Gazef cũng không thể chiến thắng.

Nhưng trong đầu Gazef thì không tin rằng Ainz sẽ thua.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-Chương 5: Kẻ Thống Trị Cái Chết

Phần 1

Không còn sót lại chút dấu vết nào của trận chiến vừa nãy trên thảo nguyên.

Những vệt máu phủ trên cánh đồng cỏ nay đã ẩn mình trong ánh hoàng hôn, và mùi tanh của máu từng thoang thoảng trong không khí cũng đã cuốn mình đi theo từng cơn gió.

Trên thảo nguyên bỗng xuất hiện hai kẻ lạ mặt mà trước đó chưa một ai từng trông thấy

Nigun, Chỉ Huy của Dương Quang Thánh Điển, Đội Đặc Nhiệm trực thuộc Cơ Quan Tình Báo của Pháp Quốc Slein, nhìn chăm chú vào hai kẻ đứng trước hắn một cách kinh ngạc.

Một kẻ ăn mặc như một Magic Caster. Khuôn mặt hắn được che kín bởi một chiếc mặt nạ kỳ quái, tay mang đôi găng sắt thô thiển. Chiếc áo choàng đen của gã trông có vẻ rất đắt giá và làm cho gã toát lên nét quyền quý.

Kẻ còn lại thì vận cả một bộ giáp toàn thân(Fullplate) màu đen. Bộ giáp cũng khá là ấn tượng, không có vẻ gì là hạng xoàng được rao bán khắp nơi. Chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy rằng nó rất có thể là một món vật phẩm ma thuật mạnh rồi.

Gazef, kẻ đang bị trọng thương, và những thuộc hạ của hắn ta đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó, hai kẻ bí ẩn này xuất hiện. Đây hẳn phải là một thuật dịch chuyển nào đó, nhưng hắn không biết nó là gì. Một kẻ bí ẩn dùng một loại ma thuật xa lạ, hắn buộc phải đề cao cảnh giác.

Nigun lệnh cho toàn bộ những Thiên Sứ rút lui, cho chúng giữ khoảng cách xung quanh an toàn để bảo vệ hắn. Hắn thận trọng quan sát những kẻ thù đang đứng trước mình, nhưng rồi tên Magic Caster bước tới một bước:

"Hân hạnh được gặp mặt, hỡi những người của Pháp Quốc Slein. Ta là Ainz Ooal Gown. Thật lấy làm vinh dự nếu các ngươi có thể đơn giản gọi ta là Ainz."

Dù họ đang đứng xa nhau, thậm chí còn có tiếng gió thổi xung quanh, giọng nói ấy vẫn vang lên thật rõ ràng.

Nigun không trả lời, rồi người đàn ông tự xưng là Ainz tiếp tục:

"Người đứng sau lưng ta là Albedo. Ta có chuyện muốn thương lượng với mọi người ở đây, ta có thể xin chút thời gian của các ngươi không?"

Hắn mò mẫm trong tâm trí mình để tìm cái tên Ainz Ooal Gown, nhưng không nhớ được gì liên quan đến cái tên đó cả, có khả năng rằng đây chỉ là một cái tên giả mà thôi. Có vẻ như tốt hơn hết là cứ nghe xem gã ta muốn gì, rồi từ đó mà thu thập thông tin. Sau khi đưa ra quyết định rằng lắng nghe là một việc nên làm lúc này, Nigun hất cằm lên, ra hiệu cho Ainz nói tiếp.

"Tuyệt vời. Cảm ơn vì đã dành ra thời gian để lắng nghe ta. Trước hết, có một điều ta muốn nói thẳng, các ngươi sẽ không thể nào đánh bại được ta đâu."

Bên trong cái giọng điệu quả quyết ấy là sự tự tin tuyệt đối. Thay vì nói ra những lời lẽ vô căn cứ, Ainz toàn tâm toàn ý tin tưởng vào năng lực của mình.

Nigun hơi nhướng mày lên.

Ở Pháp Quốc Slein, không một ai dám nói năng thế này với bậc thượng cấp cả.

"Thật là ngu xuẩn đến mức đáng thương hại. Ngươi sẽ phải trả giá vì sự ngu xuẩn ấy."

"... Về chuyện đó, có thật là vậy không? Ta đã quan sát trận chiến ban nãy thật cẩn thận rồi, thế nên việc ta đứng đây nghĩa là ta hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của mình. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ra mặt và cứu lấy người đàn ông kia nếu ta không tin là mình sẽ thắng sao?"

Hắn nói không sai.

Nếu kẻ này là một Magic Caster, một kẻ dựa vào ma thuật, thì có những cách thích hợp hơn nhiều. Arcaner, Sorcerer và Wizard thường chỉ mặc giáp nhẹ. Hầu hết bọn chúng đều tránh phải đánh cận chiến, thay vào đó, chúng dùng thuật 《Flight》 rồi chiếm lấy ưu thế bằng 《Fireball》 từ phía trên cao. Nhưng Ainz lại chọn cách trực tiếp ra mặt, nhất định gã phải có thực lực đáng nể.

Không rõ vì sao đối phương lại im lặng, Ainz nói tiếp.

"Nếu đã hiểu rồi thì ta có một câu hỏi đặt ra cho các ngươi. Bọn Thiên Sứ được triệu hồi, các ngươi hẳn đã dùng một ma thuật Cấp 3, Archangel Flame, ta nói đúng không?"

Một câu hỏi hoa mỹ chẳng cần phải trả lời.

Bỏ qua cái nhìn miệt thị của Nigun, Ainz tiếp lời.

"Những con quái mà các ngươi triệu hồi khá là giống với những con trong YGGDRASIL, thế nên ta đây mới thấy tò mò rằng liệu cái tên của chúng có giống nhau không. Tên gọi của những con quái vật trong YGGDRASIL là được đặt theo những thần thoại ... Bọn quái vật Thiên Sứ và Ác Quỷ cũng phải có liên quan gì đó đến những câu chuyện thần thoại ấy. Những con Thiên Sứ này và lũ Quỷ thường có liên quan đến Thiên Chúa Giáo, nhưng ở một thế giới vắng bóng Thiên Chúa Giáo như thế này, sự hiện diện của thứ gọi là Archangel quả thực là kỳ lạ. Thế nghĩa là ở thế giới này có những kẻ giống như ta."

Không hiểu đối phương đang nói gì, Nigun giận dữ trả lời:

"Đừng có mà tự lải nhải một mình nữa, ngươi đã đưa Gazef Stronoff đi đâu rồi hả?"

"Vào làng."

"....Cái gì?"

Không nghĩ là đối phương sẽ trả lời, Nigun trở nên bối rối, và nhanh chóng hiểu ra rằng gã ta có lý do để trả lời như thế:

"Thật là ngu xuẩn, ngay cả nếu ngươi có đang nói dối thì chỉ cần tìm kiếm trong ngôi làng đó là sẽ--"

"--ta không hề nói dối, chỉ trả lời câu hỏi của nhà ngươi mà thôi... và thú thật, ta làm thế là có lý do."

"... Là để xin tha mạng à? Nếu ngươi có thể mua vui một chút cho bọn ta, thì may ra ta sẽ cân nhắc chuyện đấy."

"Ồ không không... Thật ra thì... Khi nãy ta có nghe ngươi và ngài Kỵ Sĩ Trưởng nói chuyện với nhau... thật cam đảm làm sao."

Thái độ và cách ăn nói của Ainz thay đổi, nhìn vào vẻ mặt mỉa mai của Nigun:

"Sao ngươi dám nói rằng ngươi sẽ giết hết toàn bộ dân làng, những người mà ta, Ainz Ooal Gown đã mạo hiểm giải cứu. Không có điều gì làm ta khó chịu hơn điều đó."

Từng đợt gió mạnh đẩy đưa chiếc áo choàng của Ainz và lướt qua Nigun cùng những thuộc hạ của hắn.

Những cơn gió đi qua thảo nguyên thổi đến từ phía của Ainz cũng chỉ là do ngẫu nhiên, thế nhưng Nigun bỏ ngay cái suy nghĩ sai lầm hiện lên trong đầu hắn, chắc chắn mùi chết chóc trong cơn gió ấy chỉ là một ảo giác.

"...Hừ, vậy ngươi cảm thấy khó chịu về điều đó ư, Magic Caster. Thế rồi sao hả?"

Dù bị đe dọa, Nigun vẫn không hề thay đổi cái thái độ hoài nghi của hắn.

Làm sao mà Chỉ Huy của Dương Quang Thánh Điển, người nắm trong tay con át chủ bài của Pháp Quốc Slein, lại run sợ khi nghe qua những lời nói của một kẻ lạ mặt kia chứ.

Hoàn toàn không.

Thế nhưng--.

"Về chuyện thương lượng mà ta vừa nói khi nãy, ta mong rằng các ngươi sẽ im lặng quy hàng, như thế các ngươi sẽ không phải chịu nỗi đau về thể xác. Bằng không, nếu các ngươi chống cự, đấy sẽ là một quyết định ngu dốt, các ngươi sẽ phải trả giá bằng việc mang theo nỗi tuyệt vọng và sự đau khổ của mình xuống địa ngục."

Ainz tiến tới một bước.

Dù chỉ là một bước thôi, hình bóng của Ainz lúc này trông thật hùng vĩ. Tất cả những người của Dương Quang Thánh Điển đều thoái lui.

"Ahh...."

Một số tiếng khàn khàn vang lên quanh Nigun.

Đó là những âm thanh chất chứa sợ hãi.

Hắn mang đầy khí chất uy nghiêm dũng mãnh của một vị chiến binh mạnh mẽ. Đây là lần đầu Nigun cảm thấy áp lực lớn đến thế. Thế nên hắn có thể hiểu cho nỗi sợ của bọn thuộc hạ của mình.

Ngay cả Nigun, một chiến binh kỳ cựu đã bao lần ra trận, không biết bao nhiêu lần đã đối mặt với cái chết, số sinh mạng hắn đã tước đi cũng không đếm xuể, cũng có thể cảm thấy cơn áp lực đến nghẹt thở tỏa ra từ Ainz, gã Magic Caster bí ẩn ấy. Điều mà bọn thuộc hạ của hắn đang trải qua có khi còn dữ dội hơn thế nhiều.

Gã này thực chất là ai đây?

Thân phận thật sự của gã Magic Caster này là gì, bên dưới lớp mặt nạ ấy là ai?

Không đoái hoài gì đến sự lo lắng của Nigun, Ainz lên tiếng với giọng nói lạnh như băng:

"Cũng vì đó mà ta không hề nói dối. Bởi không lý do gì mà ta phải nói dối với những kẻ sắp chết cả."

Ainz chậm rãi giang rộng đôi tay của gã và tiến thêm một bước. Trông như gã đang muốn ôm âu yếm, nhưng với những ngón tay cong cong dị thường của gã, trông gã như một con quái thú sẵn sàng vồ lấy con mồi vậy.

Nigun cảm thấy cả xương sống hắn trở nên buốt lạnh. Đã từng đối mặt với vô số cái chết, hắn biết rõ rằng đây chính là điềm báo của tử thần.

"Hãy ra lệnh cho những Thiên Sứ tấn công đi! Đừng để hắn đến gần!"

Nigun khản giọng hét lên mệnh lệnh của mình.

Thay vì muốn gia tăng nhuệ khí của binh lính của mình, hắn ta chỉ đơn thuần thấy sợ hãi trước sự tiến bước của Ainz Ooal Gown.

Hai Archangels of Flame, sau khi nhận lệnh của Nigun, bắt đầu tấn công. Vỗ mạnh đôi cánh của mình, chúng cưỡi gió xông lên.

Bọn Thiên Sứ lao thẳng đến Ainz và đâm gã bằng những thanh hỏa kiếm trên tay không một chút do dự.

Albedo, người đang đứng phía sau gã, sẽ bước lên trước Ainz và chặn đòn. Ai cũng nghĩ vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ không thể tin vào mắt mình. Chẳng có gì kinh thiên động địa xảy ra cả, nó hoàn toàn ngược lại là đằng khác.

Hoàn toàn không có gì xảy ra cả.

Phải--Ainz chẳng làm gì cả, gã ta chỉ để cho lũ Thiên Sứ đâm xuyên người mình. Ma thuật, né đòn, phòng thủ hay lệnh cho thuộc hạ đứng ra bảo vệ gã, những chuyện đó không hề xảy ra.

Sự kinh ngạc chuyển sang chế nhạo.

Chúng tỏ ra thật kiêu ngạo như thế, nhưng tất cả chỉ là trò bịp bợm. Không phải là tên Albedo đó không muốn bảo vệ gã, Albedo chỉ không bắt kịp với những đòn tấn công nhanh nhẹn của bọn Thiên Sứ mà thôi. Sau khi biết được điều đó, thì chuyện hóa ra cũng chẳng to tát gì.

Lũ thuộc hạ của hắn thở phào nhẹ nhõm. Cùng với nỗi lo không tài nào lý giải khi nãy của mình, hắn nhìn Albedo một cách xấu hổ:

"Thật nhục nhã làm sao. Định ảo tưởng sức mạnh để lừa gạt bọn ta à..."

Rồi đột nhiên, một nghi vấn xuất hiện.

Tại sao cơ thể của Ainz chưa ngã xuống?

"... Các ngươi đang làm gì thế hả? Nhanh cho bọn Thiên Sứ rút lui đi. Nếu cứ để mấy thanh kiếm đâm vào thế kia thì làm sao mà cơ thể hắn ngã xuống được."

"Nh-nhưng chúng tôi đã ra lệnh cho chúng rồi ạ."

Lũ thuộc hạ của hắn trả lời, giọng đầy hồ nghi, và hắn lại đưa mắt sang nhìn Ainz.

Hai con quái Thiên Sứ đang vỗ mạnh những chiếc cánh của chúng, bướm bướm sa lưới nhện, chúng trông giống thế.

Với những cử chỉ kỳ quặc, bọn Thiên Sứ dần dần dạt sang hai bên, nhưng trông chúng giống như là bị đẩy ra hơn.

Và rồi Ainz, người đã bị che khuất bởi bọn Thiên Sứ, lại lộ mình từ giữa chúng.

"Ta chẳng đã nói rồi sao? Các ngươi sẽ không thể nào đánh bại được ta đâu. Thiệt tình, người ta đã khuyên rồi thì các ngươi nên nghe theo mới phải chứ."

Một giọng nói điềm tĩnh vang đến tai Nigun.

Cảnh tượng trước mắt khiến Nigun trở nên bối rối.

Dù ngực và bụng của gã ta đều đã bị đâm xuyên qua, Ainz vẫn đứng đó thật điềm tĩnh.

"Không thể nào..."

Một tên thuộc hạ nào đó đã thốt lên suy nghĩ trong lòng của Nigun. Bất kể là nhìn từ đâu, cặp lưỡi kiếm đâm xuyên gã cũng là những phát chí mạng. Thế nhưng Ainz vẫn không có vẻ gì là đau đớn cả.

Và đó không phải là điều duy nhất đáng kinh ngạc.

Hai bàn tay của Ainz đang siết quanh cổ của hai Thiên Sứ vùng vẫy và giữ chặt lấy chúng.

"Chuyện này không thể nào..."

Không biết lả kẻ nào đã thì thầm nên câu đó nữa. Cơ thể của một Thiên Sứ được triệu hồi từ ma thuật của triệu hồi sư, nhưng dù có là thế, cơ thể chúng không hề nhẹ chút nào. Nếu tính luôn cả bộ giáp và những trang bị của chúng thì chúng sẽ nặng hơn một người đàn ông trưởng thành một chút; chắc chắn nâng nó lên với chỉ một tay là một chuyện không dễ dàng gì.

Tất nhiên là nếu đấy là một chiến binh không ngừng luyện tập và có một cơ thể cường tráng, thì may ra. Thế nhưng kẻ trước mắt hắn không có tí cơ bắp nào cả, gã trông giống một kẻ tập trung nghiên cứu để gia tăng trí tuệ, ma lực, và niệm thuật của mình hơn. Và ngay cả nếu gã có dùng phép thuật để cường hóa sức mạnh của mình nhưng nếu chỉ số cơ bản không đủ cao thì cũng vô dụng.

Nhưng sao lại có thể xảy ra chuyện này được? Mặc cho những thanh kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể mình, trông gã còn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chúng cả.

"...Đây hẳn là do ảo giác gì đó rồi."

"Ừ, phải là thế rồi! Chứ làm sao mà bị kiếm đâm như thế mà còn đứng được kia chứ!?"

Đội đặc nhiệm của Pháp Quốc hét lên thật to. Dù tất cả bọn họ đều đã quen đối mặt với hiểm nguy, sống sót qua bao trận chiến, đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này. Đến cả Nigun và bọn Thiên Sứ cũng không tin được nữa là.

Một giọng nói vang đến tai của tên Nigun vẫn còn đầy ngờ vực và những người đàn ông khác, thay vì là đau đớn, đấy là sự nhàm chán.

"Đây là một kỹ năng bị động đặc biệt vô hiệu tấn công vật lý cấp cao, nó biến sát thương các đòn đánh từ những món vũ khí và vài ma thuật cấp thấp thành vô dụng. Hầu hết tất cả những đòn tấn công dưới cấp 60 đều vô hiệu lực, nói cách khác, chỉ có những đòn tấn công trên cấp 60 mới có thể khiến ta bị thương.... ta không nghĩ là sẽ có lúc nó sẽ hữu dụng thế này. Thế... bọn Thiên Sứ này chỉ tổ ngáng đường ta thôi."

Rồi đột nhiên, Ainz nện hai con Thiên Sứ mà gã đang bóp lấy trong tay xuống đất. Mặt đất rung chuyển, tạo nên một âm thanh rất lớn--sức mạnh đằng sau cú đánh ấy không phải của người thường.

Bọn Thiên Sứ đã chết, biến thành vô số những đốm sáng. Và tất nhiên là điều tương tự xảy ra với những thanh kiếm được đâm xuyên qua Ainz.

"Nếu ta có thể biết được nguồn gốc cái tên của bọn Thiên Sứ này thì có thể ta sẽ biết được lý do các ngươi biết dùng ma thuật của YGGDRASIL... nhưng tạm thời cứ để sang một bên vậy."

Đứng dậy thật chậm rãi, Ainz vẫn nói ra những điều khiến người ta thấy khó hiểu.

Nhưng điều đó còn khiến bọn họ khiếp sợ cái sức mạnh bí ẩn của gã hơn.

Nigun nuốt một hơi thật mạnh.

"Được rồi, có vẻ trò chơi bắt đầu trở nên nhàm chán rồi. Các ngươi chơi đủ rồi phải không? Vì các ngươi đã không chịu chấp nhận lời thương lượng của ta, có vẻ như giờ đã đến lượt của ta."

Xử lý xong bọn Thiên Sứ, Ainz lại chậm rãi dang đôi tay mình ra. Như để chứng minh rằng gã không có gì trong tay.

Trong cái bầu không khí im lặng rợn người ấy, những lời nói rõ ràng của Ainz đi vào tai chúng từng chữ một.

"Giờ đến lượt ta--giết hết tất cả các ngươi."

Như thể đâm vào lưng chúng là những trụ băng lạnh, cái cảm giác khiến người ta buồn nôn. Tay sát thủ lành nghề Nigun chưa bao giờ trải qua thứ gì giống như vầy.

Rút ngay. Không có cách nào để thắng trận này trong tay, chiến đấu với Ainz sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Nigun cố bỏ qua trực giác của mình. Vì sau cùng thì chúng cũng đã lùa được con mồi Gazef vào bẫy, làm sao mà chúng có thể để cho hắn sổng đi được?

Mặc kệ lời cảnh báo trong thâm tâm hắn, Nigun hô to lệnh:

"Tất cả các Thiên Sứ tấn công! Nhanh lên!"

Như tên bắn, mọi Archangel Flame bay về phía Ainz.

"Thật là một lũ ô hợp... Albedo, lùi lại."

Giọng nói của gã ta vẫn bình tĩnh mặc cho những kiếm sắp tung ra của bọn Thiên Sứ. Quanh Ainz lúc này là vòng vây của bọn Thiên Sứ, nhưng gã chẳng có vẻ gì là lo lắng dù nó không có một lối thoát nào.

Khi dường như gã sắp bị những thanh kiếm của chúng đâm phải--Ainz đã niệm chú xong.

《Negative Burst》

Bầu không khí run lên thật dữ dội.

Ánh sáng màu đen tỏa ra ở tứ phía và tụ lại quanh Ainz. Nó chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng kết quả đã rõ ràng ngay tức khắc.

"Kh-Không thể nào..."

Một giọng nói vang lên, rồi cuốn theo làn gió. Cảnh tượng trước mắt chúng khó tin đến vậy đấy.

Gần bốn mươi con Thiên Sứ đã bị tiêu diệt sau khi bị làn sóng bóng tối kia nuốt lấy.

Đối phương của hắn không hề dùng ma pháp giải trừ triệu hồi. Sau khi bị đánh trúng bởi làn sóng màu đen ấy, bọn Thiên Sứ trông thật quằn quại. Nói đơn giản là Ainz đã sử dụng một ma thuật rất mạnh và quét sạch bọn Thiên Sứ.

Nigun khỏi rùng mình. Trong lòng hắn lúc này nhớ lại những lời mà chiến binh mạnh nhất Vương Quốc, Gazef Strolonoff, đã nói.

『...Gự, ngươi quả là một tên ngu xuẩn. Ở trong làng... Có một người còn đáng sợ hơn cả ta. Người đó không thể lường được, ông ta có thể đánh bại tất cả các ngươi ... nghĩ...... ha...... nghĩ đến việc ngươi định giết toàn bộ dân làng, nơi mà người đó đang bảo vệ, thật là chuyện hoang đường...』

Cảnh tượng trước mắt hắn đã xác minh những lời ấy.

Nigun cố loại bỏ những lời đó ra khỏi tâm trí mình, cố thuyết phục mình một cách tuyệt vọng.

Theo như hắn biết, những thành viên mạnh nhất của Hắc Thánh Điển, cũng có thể xử lý từng ấy Thiên Sứ. Cứ nghĩ Ainz là một đối thủ tầm ấy là ổn. Ngay cả nếu gã ta có mạnh bằng Hắc Thánh Điển, vẫn còn cơ hội chiến thắng bằng số đông.

Nhưng liệu có ai trong số những thành viên của Hắc Thánh Điển có thể chỉ dùng một ma thuật là có thể đánh bại cả lũ Thiên Sứ như thế không?

Nigun lắc đầu để xua đi những nghi vấn trong đầu mình. Hắn không nên nghĩ về câu hỏi này. Nếu hắn có được câu trả lời thì hắn vô vọng rồi. Thế nên Nigun cho tay vào túi áo, lấy dũng khí từ món vật phẩm ma thuật được cất giữ bên trong.

Hắn tin rằng chỉ cần còn có nó, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.

Thế nhưng lũ thuộc hạ của hắn không được như thế, vậy nên chúng dùng những biện pháp khác.

"Woo, wooahh--!"

"Chuyện này là thế nào!"

"Quái vật!"

Nhận thấy rằng lũ Thiên Sứ là vô dụng, lũ thuộc hạ của hắn hét lên và bắt đầu thi triển những ma thuật mà chúng tự tin vào.

《Charm Person》[Mê hoặc] , 《Iron Hammer of Righteousness》[Búa sắt của lẽ phải],《Hold》[Trói], 《Fire Rain》[Mưa lửa],《Emerald Sarcophagus》[Quan tài ngọc lục bảo],《Holy Ray》[Tia sáng thánh thần],《Shockwave》[Tia choáng],《Confusion》[Choáng],《Charge of Stalagmite》[Mũi tên măng đá],《Open Wounds》[Loét vết thương],《Poison》[Độc tố],《Fear》[Sợ hãi], 《Word of Curse》[Nguyền rủa], 《Blindness》[Mù]...

Đủ loại ma thuật trút xuống cơ thể Ainz.

Hứng chịu cơn bão ma thuật kia, Ainz vẫn điềm tĩnh.

"Tất cả ma pháp này rất quen thuộc ... Ai đã dạy chúng cho các ngươi? Một kẻ nào đó từ Pháp Quốc Slein à? Hay là một ai khác? Có vẻ như ta có thêm nhiều chuyện để tìm hiểu rồi đây."

Gã ta không chỉ có thể giết sạch bọn Thiên Sứ trong một đòn, mà bản thân gã còn kháng ma pháp nữa.

Nigun có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong cơn ác mộng vậy.

"Hyaaaaaaaa!"

Vì không phép nào làm gì được gã, một trong số chúng thét lên một cách kỳ lạ và lấy một quả bóng sắt cho vào máy ném đá. Nigun nghĩ rằng nếu những thanh kiếm của Thiên Sứ đã không làm gì được hắn rồi, ném một quả bóng sắt thì có ích gì? Nhưng hắn không ngăn thuộc hạ của mình lại.

Một trái bóng sắt, thứ có thể đập tan xương nát thịt một người, bay chính xác về phía Ainz.

Một tiếng nổ vang lên.

Trong nháy mắt.

Chuyện đó thực sự diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Lúc chiến đấu, không kẻ nào có thể đưa mắt khỏi mục tiêu của mình. Nhưng Albedo, kẻ đáng lý ra phải đứng sau Ainz, đột nhiên xuất hiện phía trước gã. Chỗ đất nơi mà kẻ ấy đứng khi nãy bị trũng xuống vì một đạp rất mạnh, âm thanh ấy cũng từ đó mà ra.

Albedo, cùng với tốc độ mà gần như không thể trông thấy, giương cao chiếc rìu chiến trong tay. Vẽ nó thành một đường lục mờ lộng lẫy trong không trung.

Sau đó, cái tên mới nãy cầm quả banh sắt ngã xuống đất.

"... Cái gì?"

Chẳng ai biết trước mắt mình đã xảy ra chuyện gì. Đáng lẽ họ mới là bên tấn công, thế nhưng người của họ lại bị hạ.

Một người chạy đến kiểm tra đồng đội của mình, nhận ra tên ấy đã chết, hắn hét lên:

"Đầ-, đầu cậu ta đã bị trái bóng sắt đập nát rồi!"

"... Cái gì? Bóng sắt... chẳng phải nó vừa bay về hướng đó sao!?"

Sao tên đó lại bị chính quả bóng sắt chính hắn bắn ra giết chết kia chứ?

Lúc này, cơn gió mang đến tai Nigun một giọng nói.

"Ta thật là có lỗi quá đi, có vẻ như thuộc hạ của ta đã dùng hai đặc kỹ,「Missile Parry」[Đỡ tên] và 「Counter Arrow」[Mũi tên phản ngược] để gửi trả nó lại cho các người. Có vẻ như các ngươi đã lập kết giới chống những vật phóng, thế nhưng với một đòn công kích mạnh hơn thì hàng phòng ngự cũng phải đổ vỡ thôi phải không nào? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."

Giải thích xong, Ainz làm lơ Nigun, rồi quay về phía Albedo:

"Thế nhưng, Albedo, ngươi nên biết rằng mấy thứ vũ khí tầm xa như thế không làm gì được ta cả. Thế nên ngươi không phải--"

"--Xin chờ đã, Ainz-sama. Nếu chúng muốn khiêu chiến với Chúa Tể Tối Cao, ít nhất chúng cũng phải có sức mạnh nào đó trước đã. Nhưng dùng bóng sắt ấy... thật quá thất lễ!"

"Haha, nói thế nghe như Nigun và người của hắn ta không có đủ tư cách ấy, ta nói có phải không?"

"Wuu! P! Principality Observation [Thiên sứ giám hộ] ! Xông lên!"

Nghe lệnh của Nigun, các Thiên Sứ ban nãy vẫn còn nhẹ đập cánh nay đã bắt đầu di chuyển.

Principality Observation là một Thiên Sứ vận trên mình bộ giáp toàn thân. Trên một tay nó cầm búa chiến khổng lồ, tay còn lại cầm một tấm khiên tròn. Vạt áo choàng dài phủ lấy chân nó.

Thiên Sứ vừa được gọi ra này mạnh hơn rất nhiều so với các Thiên Sứ còn lại, lý do tại sao tên này không được tham chiến cho đến bây giờ là bởi vì khả năng đặc biệt của nó. Principality Observation, đúng với cái tên của mình, nó giúp gia tăng khả năng phòng ngự của lực lượng đồng minh trong tầm mắt. Nếu di chuyển thì khả năng ấy sẽ bị vô hiệu, vậy nên để cho Principality Observation đứng ở hậu phương là một nước cờ khôn ngoan.

Việc Nigun lệnh cho chúng ra trận đồng nghĩa với việc hắn đã đi đến bước đường cùng. Chỉ cần có cơ hội sống sót, bất kể nó có mong manh đến đâu, hắn cũng sẽ bám lấy nó.

"Lui lại, Albedo."

Con Thiên Sứ ấy, nay đã nhận lệnh, xuất hiện trước mắt Ainz và giơ cao chiếc búa chiến óng ánh trong tay. Ainz nôn nóng đưa bàn tay trái mang găng sắt của mình ra đỡ đòn.

Dù bình thường thì đấy là một đòn có thể đánh tan xương nát thịt, thế nhưng bàn tay của Ainz không bị hề hấn gì, gã ta cứ đứng hứng lấy những đòn tấn công từ con Thiên Sứ mà xem như chẳng có chuyện tới.

"Oya, oya... Có vẻ như đã đến lượt đánh của ta rồi. Hell Flame [Hỏa ngục] ."

Từ đầu ngón tay được giơ ra từ bàn tay phải của Ainz, một đốm lửa xuất hiện, trông như nó có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào, nó bén vào con Principality of Observation ở gần bên. Trên cơ thể của con Thiên Sứ đang tỏa sáng ấy, ngọn lửa nhỏ thế kia trông như một trò đùa vậy.

Thế nhưng--

Cơ thể Thiên Sứ đó lập tức bị ngọn lửa đen kia nuốt chửng, ngọn lửa ấy mạnh đến mức ngay cả Nigun, kẻ đang đứng ở rất xa, cũng có thể thấy được sức nóng của nó, nóng đến mức hắn không thể mở mắt ra được.

Trong ngọn lửa dữ dội sắc đen kia, cơ thể con quái tiêu biến mà không chút phản kháng. Cùng với mục tiêu của mình, ngọn lửa tan vào hư vô.

Không còn gì sót lại cả. Cảnh tượng ban nãy--con Thiên Sứ đang tấn công đắm mình trong ngọn lửa đen hừng hực, giờ nó như là một ảo giác vậy.

"Là-, làm sao mà có thể như thế được chứ?"

"Chỉ với một đòn mà..."

"Yii!"

"Ch-, chuyện này thật là không thể nào mà ahhhhhhh!"

Giữa mớ âm thanh hỗn loạn ấy là tiếng hét của Nigun.

Nigun không biết vì sao mình lại hét cả. Hắn chỉ muốn chuyển suy nghĩ của mình thành tiếng, và vô tình hét lên mà thôi.

Principality Observation là một Thiên Sứ cấp cao, còn nữa, tỉ lệ chỉ số công thủ của nó là 3-7. Trong số các Quyền Thiên Sứ có thể được triệu hồi bằng ma pháp cấp cao, Principality Observation có sức phòng ngự cao nhất.

Cùng với tài năng [Cường hóa Quát vật Được triệu hồi] thiên bẩm của mình, Nigun đã có thể tăng cường năng lực của mọi sinh vật triệu hồi của mình. Thế nên có rất ít người có thể đánh bại Principality Observation của hắn.

Trong suốt cuộc đời mình, Nigun chưa bao giờ gặp qua ai có thể đánh bại được nó chỉ với một phép cả. Ngay cả những kẻ mạnh nhất mà hắn biết, những thành viên của Hắc Thánh Điển, những kẻ gần như đã đạt đến giới hạn thể chất của con người, cũng không thể làm được thế này. Thế nghĩa là sức mạnh của Ainz Ooal Gown còn trên cả con người nữa.

"Chuyện thế này sao mà xảy ra được! Bất khả thi! Làm gì có ai mà chỉ dùng một phép là có thể tiêu diệt được một Thiên Sứ thượng cấp kia chứ! Ngươi từ đâu đến, Ainz Ooal Gown!? Kẻ như ngươi làm sao mà không ai biết đến được chứ! Tên thật của ngươi là gì!?"

Mất hết sự bình tĩnh, không chịu chấp nhận lấy sự thật, Nigun gào lên.

Ainz chỉ nhẹ giơ tay ra. Dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn, đôi tay gã trông như đẫm máu.

"... Sao lại không thể được kia chứ? Đấy chỉ là do sự thiếu hiểu biết thôi phải không? Hay là do thế giới này? Mà dù sao ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết một điều!"

Khi chờ đợi câu trả lời, tứ phía lặng ngắt như tờ. Chỉ có giọng nói lớn của Ainz vang lên.

"Tên ta là Ainz Ooal Gown. Đây không phải là một cái tên giả."

Từ trong giọng nói của Ainz vang lên niềm vui lẫn lấy niềm tự hào, Nigun không thể đáp lại gì vì hắn không hiểu được ý của Ainz, tình huống lúc này là vậy.

Nigun cảm thấy tức tối trong cơn thở dốc của mình.

Gió thổi qua thảo nguyên cũng thật phiền phức. Nhịp tim của hắn thì đập rất vội. Hơi thở hắn trở nên loạn nhịp, như thể hắn đã dốc hết sức mình để chạy bộ trong một quãng thời gian dài.

Dù trong đầu hắn xuất hiện vài câu tự trấn an mình. Nhưng khi nhớ lại cảnh mà gã ta bị những thanh kiếm đâm qua, hay cảnh gã ta tiêu diệt rất nhiều Thiên Sứ chỉ với một đòn phép, tất cả chỉ nói lên một điều với Nigun mà thôi.

--Hắn ta là một con quái vật , không thể tin được. Ta nhất định không phải đối thủ của hắn.

"Ch-Chỉ huy, ch-chúng ta làm gì bây giờ..."

"Tự chúng mày đi mà nghĩ lấy đi! Tao đâu phải là mẹ chúng mày!"

Sau khi hét lên, Nigun trông thấy nét mặt hoảng sợ của bọn thuộc hạ, rồi định thần lại.

Trở nên hoảng loạn trước mặt một con quái vật như thế thật không tốt chút nào.

Mặt trời lặn dần, để thế giới này bị tóm gọn bởi bóng đêm. Như thể Tử Thần đang mở miệng ra và sắp nuốt chửng hết tất cả. Cố sức để trấn áp nỗi sợ của mình, Nigun hạ lệnh:

"Bảo vệ ta! Kẻ nào muốn sống thì hãy câu giờ cho ta!"

Bằng đôi tay run rẩy của hắn, Nigun lấy ra một viên pha lê. Bình thường, thân thủ của thuộc hạ của hắn ta rất linh hoạt, nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi đang bao trùm nên chúng khiến chúng trở nên chậm chạp. Khi nhận được lệnh tạo lá chắn phòng thủ để chống lại con quái vật này thì dù những thủ hạ của Nigan không sợ chết, nhưng họ vẫn do dự. Tuy nhiên họ vẫn sẽ chiến đấu để kéo dài thời gian cho Nigan.

Ma thuật được phong ấn bên trong viên pha lê ấy có khả năng triệu hồi nên một Thiên Sứ rất mạnh. Tương truyền một mình nó đã tiêu diệt được tên Ma Thần, kẻ đã từng làm mưa làm gió khắp nơi vào 200 năm về trước.

Thiên Sứ mạnh nhất nắm trong tay sức mạnh có thể phá tan nhiều thị thành.

Không biết phải tốn hết bao nhiêu tiền của và mồ hôi nước mắt để lại một lần nữa triệu hồi con Thiên Sứ này, nhưng nhằm đối phó Ainz Ooal Gown, cái gã bí ẩn này, thì kể cũng đáng. Quan trọng hơn là nếu nó không được triệu hồi mà lại rơi vào tay gã thì hậu quả còn tệ hơn nữa. Nigun cứ thế mà tự thuyết phục mình.

Nigun che giấu nỗi kinh hoàng của mình, sợ rằng mình sẽ phải chết như những kẻ đã chết trong tay hắn, trở thành một đống thịt bầy hầy.

"Ta sẽ triệu hồi con Thiên Sứ cấp cao nhất, nhanh câu giờ cho ta!"

Nghe được lời giải thích từ Nigun, lũ thuộc hạ của hắn nhanh nhẹn lên hẳn.

Tin ấy thắp lên niềm hy vọng trong tất cả mọi kẻ quanh đó. Ở phía kia, Ainz hẳn phải nhận thấy sự thay đổi gì đó ở chúng. Thế nhưng gã vẫn đứng yên đấy, tự mình lẩm bẩm mấy thứ khó hiểu:

"... Phải chăng nó là Ma Pháp Ấn Thủy Tinh... xét theo ánh sáng mà nó phát ra thì phong ấn bên trong nó phải là một ma thuật nào đó mạnh lắm nhỉ? Dạng item này của YGGDRASIL cũng có mặt ở đây sao... Đây là, một ma thuật để triệu hồi Thiên Sứ... Có lẽ nào là Seraph Class? Albedo, ngươi hãy dùng đặc kỹ của mình ra để bảo vệ ta. Tuy không có vẻ gì là Seraph Eighth Sphere [Qủa cầu thứ tám của Seraph] sẽ xuất hiện, thế nhưng nếu đó là một Seraph The Empyrean [Thiên Cung Seraph] hay ai mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ phải toàn lực tấn công. Không... nhỡ đâu nó là quái vật độc nhất vô nhị của thế giới này thì sao?"

Khi Ainz vẫn đang trầm ngâm, Nigun, dùng đúng cách, đã bóp nát viên pha lê--làm lóe lên những tia sáng chói lòa.

Cứ như vầng thái dương giáng thế, sắc trắng bao trùm khắp thảo nguyên, phảng phất một mùi hương thoang thoảng.

Thiên Sứ trong truyền thuyết, Nigun hớn hở:

"Nhìn đây này! Hãy chiêm ngưỡng hào quang của thiên sứ mạnh nhất đi! Dominion Authority [Tổng lãnh thiên thần Uy Quang]."

Nó có những đôi cánh óng ánh, và lẫn trong vô số những chiếc cánh ấy là những phiến đá, khắc trên chúng những gia huy hoàng tộc, nhưng ta không tài nào thấy được đôi chân và đầu của nó. Dù vẻ ngoài của nó trông có lạ, thế nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng nó là hóa thân của thần thánh. Vì con Thiên Sứ xuất hiện chỉ trong nháy mắt, bầu không khí đã trở nên thinh lặng.

Một đấng chí cao giáng thế, điều này khiến cho mọi kẻ đều tung hô vui mừng. Tất cả đều nhiệt huyết dâng trào.

Lần này, chắc chắn bọn chúng sẽ có thể giết chết Ainz Ooal Gown.

Giờ là đến lượt hắn phải run sợ trước điều này.

Dám chống lại sức mạnh của Chúa, hắn sẽ phải nhận ra sự ngu muội của mình.

Đối mặt với cái thái độ vui vẻ ấy, Ainz cố nặn ra từng lời một:

"Chỉ... Chỉ thế này thôi sao? Con Thiên Sứ này....? Đối đầu với sát kỹ mạnh nhất của ta á?"

Nhìn vào sự ngạc nhiên của Ainz, những lo lắng trước đây của Nigun bỗng dưng biến mất, và thậm chí còn biểu hiện sự vui mừng cực độ.

"Đúng vậy đấy! Ngươi có sợ thì cũng chẳng làm được gì đâu, đây chính là Thiên Sứ cấp cao nhất đấy. Vốn dĩ dùng nó ở đây là một sự lãng phí, nhưng ta đã thấy rằng dùng nó với ngươi cũng đáng."

"Sao lại thế này...."

Ainz chậm rãi đưa tay lên, rồi đặt nó lên chiếc mặt nạ trên khuôn mặt gã. Trong mắt Nigun, đây là biểu hiện của sự tuyệt vọng.

"Ainz Ooal Gown. Thật lòng mà nói, có thể khiến ta phải triệu hồi Thiên Sứ cấp cao nhất để đối phó ngươi, ta hết lòng khâm phục. Ngươi là một Magic Caster với ma thuật hùng mạnh, ngươi nên cảm thấy tự hào đi!"

Rồi Nigun gật thật mạnh:

"Cá nhân ta muốn ngươi trở thành đồng đội của mình. Ngay cả sức mạnh của ngươi cũng rất lớn... Thế nhưng ngươi phải thứ lỗi cho ta, tình thế lúc này không cho phép rồi. Ít nhất ta sẽ nhớ đến ngươi. Nhớ rằng ngươi chính là gã Magic Caster, kẻ đã khiến ta phải triệu hồi Thiên Sứ cấp cao nhất."

Nhưng đáp lại lời ca ngợi của Nigun là một giọng nói lạnh lùng:

"Thiệt tình... nhàm chán."

"Cái gì?"

Nigun không hiểu Ainz đang nói gì cả. Với Nigun, đối mặt với Thiên Sứ cấp cao nhất mà nhân loại không thể đánh bại, Ainz chỉ là con tốt thí. Thế nhưng thái độ của hắn thì lại quá ư thong thả.

"Tới mức cảnh giác với trò trẻ con thế này... Ta thật sự xin lỗi ngươi, Albedo. Vì đã khiến ngươi phải thủ sẵn đặc kỹ của mình."

"Xin đừng nói thế, thưa Ainz-sama. Vì không biết chúng sẽ triệu hồi loại quái nào để đối phó với chúng ta, thế nên giảm thiểu tối đa mối nguy là chuyện nên làm mà."

"Vậy sao...? Không, ngươi nói phải lắm. Có điều ta không nghĩ rằng nó sẽ chỉ ở cấp độ này, thật không ngờ đấy."

Nhận thấy phản ứng khinh thường của hai kẻ ấy, luồng suy nghĩ của Nigun không tài theo kịp được:

"Ngay cả khi đứng trước Thiên Sứ cấp cao nhất mà các ngươi vẫn dùng cái thái độ đó à!"

Thấy cảnh Ainz nói chuyện với Albedo một cách nhàn nhã mà không thèm đoái hoài gì tới con Thiên Sứ, Nigun không khỏi hét lên.

Cảm thấy mình đã tuyệt đối nắm trong tay thế thượng phong, niềm vui sướng bắt đầu trở về với Nigun, thế nhưng nó liền lập tức biến mất, và nỗi sợ lại một lần nữa ùa về.

Có lẽ nào Ainz Ooal Gown còn mạnh hơn cả Thiên Sứ cấp cao nhất?

"Không! Không thể nào! Sao lại có chuyện đó được! Làm gì mà có kẻ nào mạnh hơn Thiên Sứ cấp cao nhất được cơ chứ! Con Thiên Sứ này thậm chí còn đánh bại được cả Ma Thần cơ mà! Một con người tầm thường có thể đối đầu với vị thiên sứ này chỉ là ư--Bịp bợm! Đây chắc chắn là một trò bịp bợm!"

Có vẻ như Nigun đã không còn kìm nén được cảm xúc của hắn.

Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện ấy. Một kẻ có thể đánh bại Thiên Sứ cấp cao nhất, kẻ đấy không chỉ là kẻ thù của Pháp Quốc Slein, mà còn đang đứng trước mặt hắn đây.

"Kích hoạt 《Holy Smite》[Sự trừng phạt của thánh]!"

Một cấp độ phép thuật mà không kẻ phàm nhân nào có thể đạt được, một phép cấp bảy. Ngay cả những nghi thức lớn của Pháp Quốc cũng không thể thi triển được nó, nhưng riêng con Thiên Sứ cấp cao nhất, Dominion Authority, tự thân nó có thể thi triển ma pháp ấy, thế nên mới gọi nó là Thiên Sứ cấp cao nhất.

Ma pháp mà Nigun vừa lệnh cho xuất chiêu là một ma thuật cấp bảy, 《Holy Smite》, được xem là ma thuật tối thượng.

"Rồi, rồi. Nhanh ra đòn đi, ta sẽ không làm gì đâu. Ngươi vừa lòng rồi chứ?"

Thế nhưng Ainz trông vẫn cứ ung dung như người đi đường vậy.

Thái độ ấy mang nỗi sợ đến với Nigun.

Đây là con Thiên Sứ cao cấp nhất mà đã đánh bại Ma Thần trong truyền thuyết. Nó sở hữu sức mạnh chí cao, là con Thiên Sứ mạnh nhất trên đại lục, và bất khả chiến bại.

Nếu có kẻ nào có thể đánh bại nó.

Nếu mà kẻ Magic Caster ở trước hắn có thể đánh bại nó. Thế nghĩa là thực lực của kẻ bí ẩn này còn mạnh hơn cả Ma Thần.

Không thể có khả năng có một người siêu việt nào như thế.

Đáp lại lệnh của triệu hồi sư của nó, một phiến đá trong tay Dominion of Authority vỡ vụn ra. Những mảnh vỡ ấy chậm rãi xoay quanh cơ thể nó.

"Ra là vậy, cứ mỗi lần được triệu hồi là nó có thể gia tăng sức mạnh của một ma pháp bằng đặc kỹ chỉ dùng một lần của nó. Có vẻ như năng lực của các Dominion giống với trong YGGDRASIL..."

--《Holy Smite》

Ma pháp được triển khai, và thứ duy nhất có thể nhìn thấy được là một cột sáng.

Mang theo âm thanh, ánh sáng màu trắng xanh cứ liên tục dội xuống, bao lấy Ainz, kẻ chỉ đưa một bàn tay hướng lên như thể đang cầm dù.

Cấp Bảy--một cấp độ nằm ngoài tầm với của con người.

Sức mạnh này sẽ tiêu diệt được con quỷ tà ác kia, ngay cả nếu gã có là người tốt, kết quả vẫn chỉ có một. Sự khác biệt duy nhất là nó sẽ xóa sổ hoàn toàn, hay sẽ để lại tàn dư. Những ma thuật vượt quá giới hạn ma pháp con người rất tuyệt vời. Không, nếu nó không như thế thì kể cũng lạ.

Thế nhưng--gã vẫn còn sống.

Ainz Ooal Gown, đúng là quái vật mà, không những gã không bị hóa thành tro, ngã lăn ra đất hay thịt nát xương tan, hắn vẫn điềm nhiên đứng đấy, đã vậy còn cất lên một tràng cười nhạo báng:

"--Hahahahahahaha. Thật không hổ danh là một ma thuật xung khắc với tà quỷ... Vậy ra đây là cảm giác đau đớn sao... có đau không nhỉ? Ra là thế, ra là thế! Ngay cả nếu ta có thấy đau, đầu óc ta vẫn minh mẫn và không có ảnh hưởng gì đến cử động của ta cả."

Cột sáng biến mất. Không có vẻ gì là hiệu quả cả.

"Tuyệt vời, thế là xong thêm một thí nghiệm nữa."

Hắn nói như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, không, trong giọng nói ấy nghe như có sự hài lòng.

Nhóm người Nigun suy nghĩ về điều đó, trên mặt chỉ có một nụ cười cứng nhắc.

Chỉ có một người trở nên vô cùng tức giận.

"Th-, thứ sinh vật hạ đẳng!"

Albedo hét lên một tiếng thất thanh:

"Bọn sinh vật bần tiện các ngươi! C-, cả gan thế với vị thống trị đáng kính nhất của bọn ta Ainz-sama! Cả gan làm đau người mà ta yêu thương nhất, người ta quý trọng nhất, là không biết tự đánh giá thực lực của mình! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, ta sẽ khiến các ngươi nếm trải niềm đau lớn nhất trần đời cho đến khi các ngươi trở nên điên dại! Dùng axit ăn mòn tứ chi của các ngươi, rồi cắt đứt của quý của các ngươi, băm nhuyễn chúng ra rồi bắt các ngươi ăn nó! Sau đó là dùng ma pháp trị thương để chữa cho các ngươi! Ahhhhhhhhhhh! Đáng ghét! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét, con tim ta như muốn nổ tung ra vậy!"

Tay của bộ giáp màu đen ấy di chuyển không ngừng.

Có cảm giác thế giới này đang trở nên méo mó quanh chỗ này, một vầng hào quang đầy sát khí khiến người ta thất kinh ập đến chúng tựa cơn gió lốc. Có gì đó đang chuyển động trong bộ giáp toàn thân màu đen ấy, giống như một cơ thể to lớn sắp xé toang bộ giáp ấy và hiện thân. Nigun nhận thấy được điều đó, nhưng hắn chỉ có thể đứng ngây người ra đấy, nhìn con quái vật sắp nuốt chửng thế giới này phá kén chui ra. Giờ đây, trên khắp cõi trần này, người có thể ngăn cản Albedo chỉ có một. Ainz đưa tay lên và nói nhỏ nhẹ:

"Đủ rồi, Albedo."

Chỉ với những lời ấy, Albedo ngừng cử động.

"... Như-, nhưng Ainz-sama, lũ ti tiện này...."

"--Thế là đủ rồi, Albedo... Trừ sự yếu đuối của con Thiên Sứ ra thì mọi thứ đều đúng như ta dự tính, có gì mà phải giận kia chứ?"

Nghe vậy, Albedo đặt một tay lên ngực, cúi người:

"... Không hổ danh là Ainz-sama, thận trọng quả là từ thích hợp nhất để miêu tả người. Thật khiến thần kính phục."

"Không không không, Albedo đã lo lắng cho ta và thậm chí là trở nên tức giận như thế, khiến ta rất vui. Nhưng... chắc chắn rằng khuôn mặt tươi cười của ngươi quyến rũ hơn nhiều."

"Hụ hụ--! Quy-, quyến rũ ạ!--Thế thì thần xin cảm ơn người, thưa Ainz-sama."

"Được rồi, có vẻ như ta đã bắt các ngươi phải đợi rồi, xin lỗi nhé."

Nigun ngước về phía hai kẻ ấy, những kẻ vẫn đang xem nhẹ chuyện này, bằng một cặp mắt lúng túng, rồi cuối cùng cũng bình phục và hét lớn:

"Ta biết... ta biết danh tính thật sự của các ngươi rồi! --Ma Thần! Hai ngươi là Ma Thần!"

Có thể địch lại sức mạnh của Thiên Sứ cấp cao nhất, những sinh vật như thế mà Nigun biết đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Lục Đại Thần mà Nigun tôn thờ.

Kẻ mạnh nhất tộc rồng, vua của loài rồng--Dragon Lord .

Con quái vật cấp Truyền Thuyết có khả năng tiêu diệt cả một vương quốc--Diệt Quốc Quỷ

Cuối cùng--Ma Thần.

Ngay cả khi biết rằng mười ba vị anh hùng đã đánh bại và phong ấn bọn Ma Thần. Cùng với luồng tà khí ban nãy, thì cái suy nghĩ thuyết phục nhất chính là phong ấn Ma Thần đã bị giải trừ.

Lúc này Nigun đang bám víu lấy một hy vọng nhỏ nhoi, rằng nếu chúng là Ma Thần, thì vị Thiên Sứ cấp cao nhất vẫn sẽ có cơ may chiến thắng.

"Một lần nữa! Kích hoạt 《Holy Smite》."

Vữa nãy Ainz có nói rằng gã thấy đau, thế nghĩa là hắn đã bị thương, có thể rằng với hắn, ngay cả việc đứng người như thế thôi cũng đã khó khăn rồi.

Vô số từ 「có thể」lấp đầy tâm trí Nigun, hắn phải làm thế, bằng không hắn sẽ phát điên lên mất.

Nhưng Ainz sẽ không cho đối phương ra đòn lần thứ hai.

".... Giờ đến lượt ta mà nhỉ?.... Tuyệt vọng đi.《Black Hole》[Hố đen]."

Một đốm đen nhỏ xuất hiện trên cơ thể sáng chói của Dominion Authority. Rồi nó từ từ biến thành một cái hố lớn.

Cái hố rỗng ấy hút lấy mọi thứ.

Tất cả chỉ đứng ngớ người ra đấy đến mức nực cười, trước mắt chúng đã không còn gì nữa.

Hào quang từ Tổng Lãnh Thiên Thần Uy Quang nay đã không còn, quanh chúng giờ đây đã không còn ánh sáng.

Chỉ còn lại những làn gió lướt qua thảo nguyên, và tiếng dế vang. Đột nhiên, một giọng khàn đặc vang lên, phá tan sự im lặng.

"Ngươi rốt cuộc là ai..."

Nigun lại cất tiếng hỏi kẻ không thể thấu hiểu kia.

"Ta chưa từng nghe qua cái tên Magic Caster Ainz Ooal Gown bao giờ cả... Không, đáng ra không một kẻ nào có thể tiêu diệt được Thiên Sứ cấp cao nhất với chỉ một đòn cả. Sao lại có một kẻ như thế được ..."

Nigun lắc đầu một cách yếu ớt.

"Ta chỉ biết rằng sức mạnh của các ngươi vượt xa cả Ma Thần... Biết là có hỏi nữa cũng vô ích nhưng mà ... Rốt cuộc các ngươi..."

"... Ta đã nói rồi, ta là Ainz Ooal Gown. Đây là một cái tên mà trước giờ chưa một ai biết đến. Tâm sự thế là đủ rồi, có nói nữa cũng chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Còn nữa, để các ngươi không phải phí sức, ta sẽ nói trước cho các ngươi một tiếng, ta đã chặn hết các thuật dịch chuyển ở đây. Và những thuộc hạ của ta đã mai phục ở quanh nơi này rồi, thế nên các ngươi không còn đường thoát đâu."

Mặt trời đã lặn mất tăm, bây giờ mọi thứ đều chìm trong bóng tối.

Nigun nhận thấy rằng đây chính là hồi kết, và nó là sự thật không thể chối cãi được. Tất cả thuộc hạ của hắn nản lòng, một cái hố đen ngòm từ đâu xuất hiện, trông như miệng lọ gốm. Nhưng trong nháy mắt, một cái mọi thứ đã trở lại như cũ, cái cảnh tượng lạ thường khi nãy đã biến mất.

Khi Nigun hãy còn bối rối, Ainz trả lời:

"Yare yare... Các ngươi phải biết ơn ta đấy. Các ngươi có biết rằng có kẻ nào đó đã dùng Ma Pháp Tình Báo để giám sát các ngươi không? Nhưng may là ta cũng nằm trong phạm vi giám sát của nó, ta đã giải trừ nó bằng Tường Chống Ma Pháp Tình Báo để không bị theo dõi... Yare yare, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì ta đã chuẩn bị những phép phản công cấp cao hơn rồi."

Những lời Ainz nói khiến Nigun ngộ ra một điều.

Chắc chắn là chính quốc đã giám sát hắn.

"Nếu mà ta cường hóa một chút thì đã có thể dùng 《Explosion》[Bùng nổ] trên diện rộng và dạy cho kẻ nhìn trộm kia một bài học rồi ... Thế thôi, trò chơi đến đây kết thúc được rồi."

Hiểu được ẩn ý đằng sau những lời ấy, Nigun thấy lạnh sống lưng.

Thường thì chúng là những kẻ lấy đi mạng sống của người khác, thế nhưng lúc này là ngược lại.

Hắn sợ. Sợ rằng ác giả ác báo. Những thuộc hạ trông thấy sự kinh hãi trong mắt hắn, khiến chúng trở nên hoang mang.

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Gã muốn quỳ xuống van nài xin tha mạng, nhưng Ainz có vẻ không phải là một kẻ có lòng từ bi đến thế. Thế nên Nigun kìm nước mắt lại và cố tìm lấy một con đường sống. Thế nhưng bất kể có nghĩ nhiều đến mấy thì hắn cũng không nghĩ ra ai sẽ giúp được cho hắn. Cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến là cầu xin sự vị tha từ Ainz.

"Ch-, chờ chút đã! Ainz Ooal Gown-dono... Không, -sama! Xin hãy chờ một chút, bọn tôi... không, tôi muốn thương lượng với ngài! Nhất định ngài sẽ không bị lỗ đâu! Chỉ cần ngài tha mạng cho tôi, ngài muốn bao nhiêu vàng tôi cũng sẽ dâng cho ngài!"

Từ góc nhìn của hắn, hắn có thể trông thấy vài nét mặt kinh ngạc của những thuộc hạ của hắn, nhưng giờ chúng không còn quan trọng với Nigun nữa. Bây giờ quan trọng nhất là mạng sống chính mình, chẳng có gì khác quan trọng hơn cả.

Hơn nữa, đám người của hắn lúc nào thay mà chẳng được, nhưng còn bản thân hắn là không một ai có thể thay thế.

Mặc cho vô số lời phàn nàn vang lên, Nigun tiếp tục:

"Để có thể làm thỏa lòng một Magic Caster như ngài đây hẳn sẽ rất khó, nhưng tôi nhất định sẽ chuẩn bị một số vàng thỏa đáng cho ngài! Tôi là một người rất có địa vị ở nước nhà, chắc chắn chính quyền sẽ sẵn sàng cứu tôi bằng mọi giá! Tất nhiên là nếu ngài có yêu cầu nào khác thì tôi cũng sẵn lòng tuân theo! Tôi cầu xin ngài! Xin hãy tha mạng cho tôi!"

Nói xong những lời đó, Nigun thở hổn hển.

"Th-, thế nào hả? Ainz Ooal Gown-sama!"

Đáp lại cái vẻ mặt van nài của Nigun là một giọng nữ dịu dàng:

"Chẳng phải chính ngươi đã từ chối lời đề nghị nhân từ của Chúa Tể Tối Cao Ainz-sama đấy sao?"

"Chuyện đó!"

"... Ta hiểu ý ngươi muốn nói. Bởi ngay cả nếu ngươi có chấp nhận lời đề nghị ấy thì cũng sẽ phải chịu chết, vậy nên ngươi muốn xin được tha mạng phải không?"

"Yare yare", chiếc mũ trụ màu đen kia lắc đầu, như thể không chịu nổi nữa.

"Ta thấy ngươi đã hiểu lầm mất rồi đấy. Như lời người nắm quyền sinh sát ở Nazarick, Ainz-sama đã nói, lũ sinh vật hạ đẳng các ngươi nên cúi đầu và thấy cảm kích trong khi im lặng chờ chết đi."

Albedo nói với một giọng đầy kiên định và dứt khoác.

Điên rồi. Ả đàn bà này bị điên rồi. Nhận ra điều đó, Nigun nhìn sang Ainz với chút hy vọng mong manh.

Ainz, người đã im lặng lắng nghe cuộc đối thoại đến tận lúc này, biết rằng bọn họ đang chờ đợi sự quyết định của gã, "Yare yare" gã lắc đầu và nói:

"Chắc là... thế đấy. Đừng chống cự vô ích, hãy ngoan ngoãn mà nằm chờ cái chết đi. Ít ra ta sẽ nhân từ tiễn các ngươi đi không chút đau đớn."

Phần 2

Bước đi trên thảo nguyên khi màn đêm đã buông xuống, nhìn lên có thể nhìn thấy nhấp nháy những vì sao tuyệt đẹp.

Lại một lần nữa Ainz thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này và lẳng lặng tiến đến ngôi làng.

Cậu đã có hơi quá trớn.

Với Albedo kề bên, Ainz không thể tỏ ra quá yếu mềm. Một người chủ phải cư xử cho ra dáng chủ nhân trước mặt thuộc hạ của mình. Dù cho lần này có đi nặng tay một chút, nhưng cậu vẫn đã cố hết mình đóng trọn vai trò Chúa Tể.

Cậu không biết là mình làm thế có thỏa đáng chưa, nhưng chỉ cần cậu không khiến Albedo thất vọng, thế là ổn.

Ainz không thể thấy được cái nét mặt "Iyaaaa, Ainz-sama ngầu quá đi mất. Fu fu fu" của Albedo bên dưới chiếc mũ trụ của cô, thế nên cậu cũng không thể biết được cô đang nghĩ gì. Cậu bắt đầu ngẫm lại về ngày hôm ấy.

"Nhưng Ainz-sama, tại sao người lại cứu mạng Gazef?"

Tại sao? Ainz không tài nào lý giải được cảm giác của mình khi ấy, thế nên cậu đánh trống lảng:

"Rắc rối này là do chúng ta gây nên, thế chẳng phải chúng ta có vai trò giải quyết nó sao?"

"Thế tại sao người lại tặng cho hắn món vật phẩm ấy?"

"Đấy là cho những kế hoạch về sau, nếu hắn giữ lấy nó thì sẽ có lợi cho chúng ta."

Món vật phẩm mà Ainz tặng cho Gazef là một món cash item trong YGGDRASIL mà Ainz có rất nhiều. Tuy là cậu không thể nào tích trữ lại chúng nữa, nhưng đưa nó cho Gazef cũng chẳng mất mát gì nhiều.

Dù gì thì Ainz cũng vui lòng khi thấy chỗ vật phẩm đó giảm đi.

Vì đó là phần thưởng an ủi từ một chiếc máy Gacha 500 yên. Nó gợi lại cho Ainz những ngày tháng phung phí và nghèo khó của mình. Sau vô số lần thử vận, cuối cùng thì Ainz cũng đã có trong tay món vật phẩm siêu hiếm từ cái máy, nhưng chiến hữu của cậu trong quá khứ, Yamaiko, đã có được nó ngay từ lần thử đầu tiên. Cơn sốc này đã để lại những vết thương trong lòng Ainz đến tận bây giờ.

Không biết Ainz đã nghĩ đến việc vứt mớ quà an ủi ấy đi bao nhiêu lần rồi, nhưng khi nhớ ra rằng cái giá của chúng là 500 yên... cậu lại không đành lòng.

"Món vật phẩm ấy có lưu lạc đến đâu, có được dùng làm việc gì, thì ta cũng chẳng mất mát gì cả."

"... Không phải tốt nhất là cứ giao lại thần xử lý chuyện này sao? Ainz-sama, người đâu phải đích thân tương trợ những sinh vật hạ đẳng này... Thực chất lũ người bao vây Gazef khi nãy chẳng là gì cả, thế nên thần mới đề xuất rằng người không cần đích thân ra tay."

"Vậy sao..."

Ainz, người không có máy đo sức mạnh, chỉ có thể trả lời như thế.

Trong YGGDRASIL, chỉ cần dựa vào màu tên là đã có thể đánh giá được sức mạnh của đối phương. Sau đó thì chỉ có thể dựa vào tin tức của những chiến hữu và các bài hướng dẫn chiến thuật trên internet để xác định cấp độ sức mạnh.

Ainz không thể kiềm được nỗi hoài niệm.

Phải chi cậu có nâng cấp chút ít thuật trinh sát--Ainz thấy hơi tiếc nuối. Tất nhiên là lúc này không tài nào biết được những phép ấy có dùng được không, nhưng nếu được thì cậu đã không phải cảnh giác thế này.

Than vãn về những thứ mình không có chẳng mang lại lợi ích gì cả, Ainz quyết định thay đổi bầu không khí:

"... Ta biết thực lực của Albedo và ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta muốn ngươi từ bỏ những suy nghĩ ngây thơ ấy đi, và luôn nhớ rằng một kẻ thù mạnh hơn cả ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhất là bây giờ, khi chúng ta vẫn còn xa lạ với thế giới này, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa ... Thế nên ta mới để Gazef thay chúng ta làm việc ấy."

"Thần hiểu rồi... Hắn ta chỉ là quân tốt được đánh lên để thăm dò thực lực của đối phương. Một vai rất thích hợp cho loài người hèn kém."

Mặc dù không biết bên dưới chiếc giáp trụ đó Albedo đang làm vẻ mặt gì, nhưng giọng nói vui vẻ của cô nghe như một đóa hoa đang nở rộ vậy.

Là một kẻ từng là con người và nay là một Undead, lâu nay Ainz đã có cảm giác rằng Albedo có vẻ ghét con người rồi. Nhưng Ainz không hề thấy buồn lòng hay cô đơn gì về chuyện đó cả. Cậu chỉ nghĩ rằng với tư cách là một người thuộc dị hình tộc, cũng như Tổng Quản Thủ Vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, có những ý nghĩ như thế cũng là chuyện hiển nhiên.

"... Đúng vậy. Nhưng không chỉ có thế. Trong những tình huống sinh tử, con người sẽ càng thêm biết ơn kẻ đã đưa tay cứu giúp. Và kẻ thù là quân đặc nhiệm, nếu chúng có biến mất, các thượng cấp của một quốc gia cũng sẽ không thể công khai truy cứu chuyện này được. Thế nên ta mới xen vào."

"A... Không hổ danh là Ainz-sama, đã nhìn xa trông rộng trước lúc bắt lấy bọn chúng, thần vô cùng kính phục!"

Những lời tung hô của Albedo khiến Ainz thấy tự hào. Có thể nghĩ ra một kế sách thập toàn thập mỹ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, chắc cậu thật sự có tài làm Overlord. Nhưng giọng nói ủ rũ của Albedo vang đến Ainz:

"... Nhưng Ainz-sama, ngài đâu phải lấy thân thể ngọc ngà của ngài ra hứng kiếm của bọn Thiên Sứ kia đâu phải không?"

"Thế sao? Khi đến Làng Carne, chúng ta đã xác nhận rằng vô hiệu hóa tấn công vật lý cấp cao vẫn hiệu nghiệm như thường thông qua lũ kỵ sĩ quanh làng rồi cơ mà."

"Vâng, ngài nói phải. Thần cũng đã tận mắt trông thấy điều đó. Nhưng thần không thể trơ mắt ra đứng nhìn lũ Thiên Sứ hạ đẳng ấy dùng kiếm của chúng đâm vào cơ thể cao quý của Ainz-sama."

"Là vậy à. Ngươi lấy thân mình ra bảo vệ ta như một tấm khiên, nhưng ta lại không đặt mình vào vị trí của ngươi mà suy nghĩ. Ta thật lòng xin--"

"Ngay cả nếu thần có biết rằng người sẽ không sao, không một người phụ nữ nào có thể kiềm lòng khi nhìn thấy người mình yêu bị những lưỡi kiếm kia đâm qua được."

Ainz không biết phải trả lời thế nào và cứ im lặng cho qua, tiếp tục đi đến ngôi làng. Albedo cũng không đòi lấy câu trả lời mà chỉ lẳng lặng đi theo.

Ngay khi hai người bước vào làng, con Death Knight và dân làng vây quanh họ.

Nhận lấy lòng biết ơn và những lời ca tụng của tất cả dân làng, lẫn trong số họ, Ainz trông thấy bóng dáng của Gazef.

"Ô, Kỵ Sĩ Trưởng-dono, ta mừng là ngài vẫn ổn. Đáng lẽ ta phải tham chiến sớm hơn, nhưng món vật phẩm mà ta đưa cho ngài cần chút thời gian để kích hoạt, ta quả là có lỗi quá."

"Ngài đang nói gì vậy. Mạng ta giữ được đều nhờ công của ngài mà... Phải rồi, bọn người kia đâu rồi?"

Nhận ra sự thay đổi trong điệu bộ của Gazef, Ainz quan sát anh một cách hững hờ.

Gazef đã cởi giáp ra và không mang theo vũ khí.

Khuôn mặt anh bầm tím, sưng lên một nửa, trông như một quả bóng bị biến dạng. Thế nhưng đôi mắt của anh ấy vẫn tràn đầy sức sống.

Ainz chuyển cái nhìn của mình sang một thứ lấp lánh, cậu nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út ở tay trái của Gazef.

Anh ta đã kết hôn. Thật tốt biết bao khi vợ của anh ấy không phải đau buồn. Nghĩ thầm như thế, Ainz cẩn thận bắt đầu màn diễn của mình.

"À thì, bọn chúng đã bỏ chạy hết rồi. Ta đã không thể xử lý hết bọn chúng được."

Đấy hiển nhiên là một lời nói dối, tất cả bọn chúng đều đã được đưa đến Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Gazef nheo mắt trong chốc lát, và cả hai đều giữ im lặng. Giữa họ là một bầu không khí căng thẳng.

Người phá vỡ sự im lặng ấy là Gazef:

"Thật tuyệt vời, tôi không biết phải báo đáp sự tương trợ của Gown-dono thế nào đây. Nếu có đến thủ đô, hãy ghé qua nhà của tôi, tôi sẽ tiếp đãi ngài thật nồng hậu."

"Thế sao... thế lúc đó xin làm phiền ngài vậy."

"... Gown-dono, tôi không biết là ngài đã có dự tính gì chưa, nhưng liệu ngài sẽ đồng hành cùng chúng tôi chứ? Chúng tôi sẽ dừng chân ở ngôi làng này trong ít lâu đấy."

"Vậy ư. Ta có dự tính là sẽ rời đi, nhưng vẫn chưa biết sẽ về đâu."

"Trời đã tối rồi, giờ mà lên đường thì có hơi ..."

Nói đến đấy, Gazef ngắt lời:

"Tôi xin lỗi, đối với một người mạnh như Gown-dono đây thì có lo lắng cũng bằng thừa. Nếu ngài có bao lúc nào đến thủ đô, xin hãy ghé đến thăm tôi, cửa nhà tôi sẽ luôn rộng mở chào đón ngài. Ngoài ra, tôi cảm ơn ngài vì đã trao cho tôi những trang bị của bọn kỵ sĩ phục kích ngôi làng này."

Ainz gật đầu và cho rằng rằng bổn phận của mình ở ngôi làng này đã xong. Những chuyện bất ngờ cứ liên tục nảy lên, khiến cậu ấy có cảm giác như mình đã nán lại quá lâu.

"Về thôi, Albedo."

Ainz nói thật khẽ mà chỉ có mình Albedo nghe được. Cô lập tức gật đầu thật vui vẻ--trong khi vẫn khoác trên mình bộ giáp toàn thân.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 1-Chương Kết

Căn phòng của Ainz chứa đầy những nội thất sang trọng và cao cấp, sàn nhà được trải thảm đỏ tươi sáng. Tấm màn của sự im lặng luôn bao phủ xung quanh căn phòng, nhưng hôm nay nó lại còn yên tĩnh hơn nữa. Chỉ có Ainz và đang đứng ở một góc kia là Death Knight.

Vì muốn giữ lấy sự thanh bình và yên tĩnh, những lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào phát ra từ Albedo:

"Thần xin báo cáo. Chỉ huy của Dương Quang Thánh Điển thuộc Pháp Quốc Slein đã được gửi đến nhà tù Băng Giá. Thông tin sẽ do cục tình báo đặc biệt thu thập kể từ lúc này."

"Neuronist sẽ hợp đấy. Ta đã lên kế hoạch để tiến hành thí nghiệm với các tử thi... người biết điều đó chứ?"

"Thần biết. Theo các báo cáo, chúng ta đang điều tra từ các trang bị lấy từ những tên kỵ sĩ, không có dấu hiệu yểm ma pháp đặc biệt ấy cho tới bây giờ. Tất cả những thứ ấy sẽ được gửi tới kho chứa sau khi quá trình điều tra kết thúc."

"... Tốt, vậy là đủ rồi."

"Cuối cùng, để bảo vệ và giám sát ngôi làng, thần đã lên kế hoạch sai 2 tên Shadow Demon. Còn về Gazef Stronoff, liệu chúng ta sẽ đối phó thế nào với hắn?"

"Bây giờ hãy bỏ qua Chiến Sĩ Trưởng. Quan trọng hơn, ngôi làng đó sẽ là nơi chúng ta xây dựng nên một mối quan hệ tốt đẹp. Một lúc nào đó chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của hắn, do vậy sẽ tốt nhất nếu chúng ta không gây ác cảm với hắn ta."

"Thần đã hiểu. Thần sẽ chỉ đạo cấp dưới rõ ràng. Xin kết thúc báo cáo."

Kết thúc báo cáo, Ainz nhìn Albedo và nói "Cảm ơn ngươi vì đã làm việc chăm chỉ."

Nụ cười của cô hơi khác so với nụ cười thường dịu dàng thường ngày và Albedo như đang trong một tâm trạng tốt. Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn tay trái bằng tay phải. Chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown lấp lánh.

Đó là quyết định của riêng cô khi cô muốn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay ấy, nhưng lí do cô muốn đeo chiếc nhẫn ở đấy là điều hiển nhiên.

Ainz sẽ nên cảm thấy hạnh phúc nếu những cảm xúc hiện tại của Albedo là thật. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy hình thành từ việc cậu đã thay đổi cô, nên một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong cậu.

"Albedo... cảm xúc của ngươi dành cho ta chỉ là do ta đã thay đổi ngươi, tất cả những cảm xúc đó đều không phải những cảm xúc thật sự của cô. Vì vậy..."

Cậu sẽ phải nói gì thêm đây? Liệu đó là một hành động đúng đắn khi cậu sử dụng phép thuật để thay đổi kí ức của Albedo?

Ainz dừng lại, bản thân không thể tiếp tục. Nhìn vào Ainz, cô cười hiền từ và hỏi: "Thần là người như thế nào trước khi người thay đổi thần?"

Một con bitch.

Cậu không biết nói những lời ấy như thế nào.

Những xúc cảm rối bời xuất hiện trong Ainz được che đậy bởi dáng vẻ thư thái bên ngoài. Albedo nhìn chăm chú vào cậu và nói:

"Xin đừng cảm thấy buồn, Ainz-sama. Dù sao đi nữa, bản thân hiện tại của thần rất tuyệt."

"Nhưng..."

"Nhưng...? Nhưng gì ạ?"

Ainz im lặng, nụ cười đầy hàm ý của Albedo làm cậu phải suy nghĩ. Mặc cho Ainz im lặng, Albedo tiếp tục nói.

"Điều quan trọng nhất là..."

Ainz chờ cô tiếp tục, nhưng cô chỉ lẩm bẩm với khuôn mặt ưu phiền:

"Điều này có làm phiền ngài?"

Cậu há miệng ra một cách ngớ ngẩn, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Albedo. Từng từ cô nói đã khắc in vào tâm trí của cậu--dù hiện tại nó trống rỗng--nhưng cậu hiểu những gì cô nói và trả lời thật nhanh:

"Khô-không đời nào, làm thế nào mà điều đó có thể làm phiền ta được."

Ít nhất cho tới hiện tại, cậu hài lòng với tình yêu của Albedo xinh đẹp dành cho mình.

"Vậy điều đó sẽ ổn, phải không?"

"...Eh..."

Chỉ là điều đó không đúng. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng Ainz không thể tìm ra lí do để trả lời cô.

"Điều đó sẽ ổn phải chứ?"

Bầu không khí bí ẩn phát ra từ Albedo khi cô lặp lại. Ainz cố gắng hỏi:

"Ta đã đã sửa đổi thiết lập của Tabula Smaragdina-san, ngươi không muốn quay trở về bản thân của mình trước kia sao?"

"Nếu đó từng là Tabula Smaragdina-sama, ngài ấy chắc chắn sẽ chúc phúc khi tiễn cô con gái của ngài theo chồng."

"...Như, như vậy sao?"

Anh ta từng là một người như vậy à? Ainz vẫn nghĩ về điều đó.

Tiếng kim loại vang lên.

Nguồn âm là thanh kiếm nằm trên sàn nhà. Death Knight, kẻ cầm thanh kiếm đã biến mất. Nó chỉ vừa được triệu hồi cách đây không lâu.

"...Nếu được triệu hội bằng những cách thức thông thường, nó sẽ biến mất trong một khoảng thời gian... Vì thanh gươm vẫn còn nằm trên mặt đất, dùng kiếm để làm vật trung gian kết nối tới dị giới sẽ không khiến nó nán lại lâu. Vậy nên, chúng sẽ bám trụ và không biến mất ở thế giới này nếu nó được triệu hồi bằng cách sử dụng những xác chết? Giả sử có một số lượng xác chết rất lớn, chúng sẽ được dùng nhằm tăng thêm sức mạnh cho Nazarick."

"Chúng ta có nên thu thập nhiều xác chết không?"

"... Nhưng chúng ta không thể đào các ngôi mộ từ ngôi làng đó, phải chứ?"

"Thần hiểu, nhưng chúng ta cần nghĩ ra cách mới để thu thêm các xác tươi. Thưa Ainz-sama, Death Knight đã biến mất đồng nghĩa với việc mọi người hẳn đã tới đây. Xin hãy cho chúng thần ân huệ bằng sự hiện diện của ngài tại phòng Ngai Vàng với Sebastian. Thần sẽ tới đó trước."

"Ta biết rồi. Vậy thì Albedo, hẹn gặp ngươi sau."

Albedo rời khỏi căn phòng, cô bỗng thấy Sebastian đi tới.

"Sebastian, ngươi đến đúng lúc lắm."

"Thưa Albedo-sama, Momonga-sama có trong phòng chứ?"

"Ừ, ngài ấy đang ở trong phòng."

Albedo có cảm giác như có một vị trí cao hơn khi Sebastian vẫn gọi Ainz là ngài Momonga.

Thấy được những biểu hiện của Albedo, Sebastian ngạc nhiên:

"Chắc hẳn ngài đang có một tâm trạng tốt. Có điều gì tốt lành vừa xảy ra sao?"

"Đúng vậy."

Lí do không phải Albedo chỉ vui về cái tên, mà còn vì cuộc nói chuyện với Ainz. Cô đã nói ra rằng cưới cậu là những gì cô muốn. Ainz không hề phản đối hay có cảm giác khó chịu khi nghe được những lời ấy của Albedo. Điều này có nghĩa...

Vẻ mặt chứa đầy sự nham hiểm đi kèm với nụ cười dâm đãng tức thì xuất hiện trên gương mặt Albedo. Một nụ cười mà cô không bao giờ để cho Ainz thấy nó.

"Fufufufu. Nó sẽ xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Người ngồi kế bên chiếc ngai vàng của Chúa Tể sẽ là ta. Shalltear, cô ta sẽ không có một sự lựa chọn nào ngoài việc bỏ cuộc."

Cô nắm thật chặt đôi tay của mình: " Máu succubus đang sôi sục trong ta..."

[Note: succubus Quỷ cái dâm dục]

Phòng Ngai Vàng.

Sebastian lặng lẽ đi theo Ainz sau khi mọi người đã tới trước.

Đại sảnh toàn những kẻ quỳ gối biểu hiện lòng trung thành.

Không một ai cử động, sảnh chìm trong yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở. Tiếng động duy nhất đang phát là từ chủ nhân căn phòng--Ainz, và tiếng bước chân của Sebastian, cũng như tiếng của quyền trượng Ainz Ooal Gown đang gõ mặt đất.

Ainz bước lên và ngồi xuống ngai vàng. Sebastian quỳ xuống sau những bước chân của Albedo.

Ainz nhìn xuống dưới kia.

Gần như tất cả các NPC đều có mặt ở đây, thật là một khung cảnh đẹp, như là một Hyakki Yagyō, Bách Quỷ Dạ Hành. Để tạo ra nhiều nhân vật như thế, trong tâm cậu đánh giá cao trí tưởng tượng của các thành viên của hội. Nhìn lướt qua đám đông, cậu nhận ra rằng một số NPC không có mặt, song đành chấp nhận. Golem siêu khổng lồ Gargantua và Thủ Vệ tầng 8 Victim không thể nào rời vị trí.

Không chỉ có NPC có mặt ở đây. Mặc dù không có ai thay thế cho 2 người đã vắng mặt, nhiều tên thuộc hạ cấp cao được chọn bởi các Thủ Vệ tầng cũng xuất hiện ở đây.

Cho dù thế--đại sảnh quá rộng lớn và khung cảnh dường như không quá đông đúc. Cậu hiểu rằng tại sao cấp dưới của cậu lại không đồng ý cho những tên tôi tớ hèn mọn vào trung tâm Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick--Throne Room, nhưng cậu nghĩ điều đó không nhất thiết phải trở nên nghiêm ngặt như vậy.

Thôi bỏ đi, đó không phải chuyện quan trọng. Nhất định sẽ tranh luận điều đó vào một ngày khác rồi cậu nói thật chậm rãi:

"Thứ lỗi vì phải triệu tập tất cả các ngươi ở đây."

Ainz xin lỗi với giọng không hối hận. Điều này chỉ để cho mọi người thấy, nhưng dẫu sao thì xin lỗi cũng là một điều quan trọng. Việc triệu tập tất cả mọi người ở đây điều là quyết định của cậu, nhưng điều này sẽ khiến bề tôi của cậu biết rằng cậu tin họ.

"Còn lí do việc ta triệu tập các ngươi ở đây, Albedo sẽ giải thích trong lát nữa. Có điều quan trọng hơn ta cần thông báo cho tất cả các thành viên của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick--《Greater Break Item》."

Ainz kích hoạt câu thần chú có khả năng tiêu diệt vật phẩm pháp thuật ở cấp độ đó. Một biểu ngữ rơi xuống từ trên trần nhà.

Những dòng chữ trên biểu ngữ đó tượng trưng cho "Momonga".

"Ta đã đổi tên. Từ giờ trở đi khi các ngươi gọi tên ta..."

Ainz chỉ vào một nơi vô định, mọi người nhìn theo.

"Hãy gọi ta là Ainz Ooal Gown--Ainz cũng được."

Ainz chỉ vào vào pa-nô biểu tượng của hội Ainz Ooal Gown đằng sau ngai vàng. Cậu cầm cây quyền trượng lên mà gõ xuống đất. Ánh mắt tất cả mọi người đều cuốn theo.

"Tất cả những người ở đây có ai phản đối tuyên bố này?"

Không có ai bác bỏ. Albedo đi cùng Ainz và cô cười:

"Bây giờ tất cả chúng thần đều biết đến thanh danh của Chúa Tể. Ainz Ooal Gown-sama vạn tuế! Đấng Thống Trị Tối Cao Ainz Ooal Gown-sama, tất cả các thành viên của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick thề mãi mãi luôn trung thành tuyệt đối với ngài."

Các thủ hộ vệ đồng thanh reo to.

"Ainz Ooal Gown-sama, vạn tuế! Đấng Thống Trị Tối Cao Ainz Ooal Gown-sama, người dẫn dắt chúng thần! Chúng thần nguyện cống hiến tất cả và thề sẽ luôn trung thành với ngài!"

"Ainz Ooal Gown-sama, vạn tuế! Tất cả mọi người đều biết sự vĩ đại của ngài và sức mạnh lớn lao ngài sở hữu."

Sự phấn khởi của các NPC và thuộc cấp đều dâng lời chúc tụng. Phòng Ngai Vàng trở nên rộn ràng.

Ngập mình trong lời khen ngợi của thuộc hạ, Ainz nghĩ:

--Bạn bè của tôi ơi, các cậu nghĩ thế nào về cái tên đầy kiêu hãnh này? Các cậu sẽ vui? Hay không hài lòng? Nói cho tôi hay nếu các cậu bất mãn, nói với tôi nếu cái tên này không chỉ của một mình tôi. Tôi sẽ đổi lại và dùng tên Momonga không chút do dự.

"Vậy thì--"

Ainz nhìn tất cả mọi người trước mặt cậu.

"--Ta sẽ tuyên bố mục đích cho các ngươi."

Ainz ngưng lại, biểu hiện của các bề tôi trở nên nghiêm túc.

"Biến Ainz Ooal Gown thành huyền thoại vĩnh cửu."

Ainz dọng cây quyền trượng xuống đất. Cây quyền trượng như đáp lại Ainz, bao sắc màu tỏa ra từ những viên pha lê.

"Nếu có nhiều anh hùng, chúng ta sẽ thay thế tất cả họ, hãy cho cả thế giới biết rằng Ainz Ooal Gown là người hùng thực sự! Nếu những kẻ mạnh hơn chúng ta xuất hiện trong thế giới này, ta sẽ tìm cách khác hơn là bạo lực. Nếu chúng ta thấy một tên pháp sư với nhiều tên đầy tớ, chúng ta sẽ dùng cách khác. Tức là, để cho mọi người biết rằng Ainz Ooal Gown là vĩ đại nhất, tất cả hãy cố gắng cùng nhau."

Để tất cả mọi người trên thế giới điều biết tới cậu. Những thành viên cũ của Ainz Ooal Gown chắc đã rời khỏi YGGDRASIL, nhưng họ vẫn có thể tồn tại trong thế giới này như Ainz.

Đó là lí do vì sao cậu lại muốn cái tên Ainz Ooal Gown trở thành huyền thoại, một cái tên mà ai cũng biết.

Ở trong không trung, đất, biển, cậu muốn mọi sự vật điều biết đến.

Vì vậy cái tên này có thể đi tới tai những người bạn của cậu nếu họ ở thế giới này.

Giọng oai nghiêm của Ainz đi tới mọi góc ngách của đại sảnh.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng thời cúi rạp, tạo nên một tiếng động. Một âm thanh tuyệt vời như những lời cầu nguyện.

Chủ nhân đã rời khỏi căn phòng, nhưng không khí của sự phấn khởi vẫn bao trùm lấy nơi đây.

Nhận được lệnh của Chúa Tể và hành động một cách nhất trí đã tạo động lực cho mọi người, nhất là khi họ được ban lệnh.

"Mọi người, hãy ngẩng đầu dậy."

Nghe thấy giọng của Albedo, tất cả ngước đầu lên.

"Mọi người hãy làm theo lệnh của Ainz-sama. Tiếp đến còn có các thông báo quan trọng nữa cần phải làm"

Ánh mắt của Albedo nhìn vào biểu ngữ của Ainz Ooal Gown phía sau ngai vàng. Mọi NPC và thuộc hạ đằng sau cô cũng nhìn về phía đó.

"Demiurge, hãy truyền đạt lại những gì Ainz-sama đã nói với ngươi."

"Tôi hiểu rồi."

Demiurge bắt đầu nói, tất cả những người đang quỳ đều chú ý về Demiurge. Giọng anh lanh lảnh rõ ràng.

"Ainz-sama đã nói với ta khi ngài nhìn lên bầu trời đêm, 『Ta bước tới thế giới này không chừng chỉ để chiếm lấy chiếc hòm đá quý vô chủ này』. Sau đó ngài nói: 『Không, đây không phải là thứ chỉ để mình ta độc chiếm nó. Thế giới này tồn tại như để tô thêm vẻ đẹp cho Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick--Ainz Ooal Gown và bạn bè của ta.』. Thế giới này chính là chiếc rương châu báu mà Ainz-sama nói tới. Mong muốn thực sự của Ainz-sama là đây."

Demiurge mỉm cười, một nụ cười khiếm nhã:

"Rồi Ainz-sama nói tiếp: 『Chinh phục thế giới này là một ý tưởng rất thú vị.』. Vì vậy......"

Đôi mắt của mọi người lúc đó như tràn trề sức mạnh của lòng quyết tâm.

Albedo đứng dậy và nhìn từng người.

Mọi người đều hướng về cô. Cùng lúc đó, họ cũng nhìn băng-rôn của Ainz Ooal Gown đằng sau cô.

"Hiểu được mong muốn của Ainz-sama và sắp đặt chuẩn bị trước là cách thủ hạ trung thành và tuyệt vời nên làm. Các ngươi chắc chắn đã hiểu được mục tiêu cuối cùng của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick là giành lấy chiếc rương châu báu--thế giới này cho Ainz-sama."

Albedo quay mặt về biểu ngữ với một nụ cười.

"Ainz-sama, chúng thần sẽ đem thế giới này dâng lên cho ngài."

Giọng nói các bề tôi vang vọng khắp sảnh.

"Dâng toàn bộ thế giới này cho Chúa Tể Đích Thực Ainz-sama!!"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2-The Dark Warrior:Mở Đầu

Thư phòng làm việc của kẻ cai trị tối cao tại Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick cực kì xa hoa.

Từng vật trong phòng đều có thiết kế tinh xảo, bắt mắt và kỳ lạ. Tấm thảm nhung đỏ thẫm trải trên sàn êm đến nỗi bước chân lên cũng không có tiếng động phát ra. Nhiều lá cờ với vô số kiểu dáng được treo khắp trên tường trong phòng.

Một chiếc bàn gỗ đen ấn tượng được đặt trong phòng; chủ nhân của nó đang an tọa trên chiếc ghế da đen kịt từ đầu đến cuối.

Khoác chiếc áo đen dài tưởng chừng nuốt chửng mọi ánh sáng, nếu miêu tả kẻ đó bằng một câu, chỉ có thể là 「Ma Vương của Sự Chết」.

Chiếc đầu lộ ra là một đầu lâu không da không thịt. Những đốm hào quang tối lập lòe cùng ánh đỏ bên trong hốc mắt đen ngòm.

Cậu từng có tên là Momonga, nhưng hiện tại được gọi là Ainz Ooal Gown, lấy theo tên guild mình.

Ainz khoanh hai cánh tay chỉ toàn xương xẩu. 9 chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cậu lấp lánh dưới 〈Continual Light〉.

"Yare yare...... Giờ ta nên làm gì đây?"

Nổi tiếng là 〈Dive Massively Multiplayer Online Role Playing Game〉, trò chơi trên mạng này cho phép player tham gia vào một thế giới ảo đồng thời trải nghiệm thế giới của 『Yggdrasil』. Vào ngày vận hành cuối cùng, nó đã dịch chuyển Ainz trong hình hài game avatar của cậu--một bộ xương--tới một thế giới khác chưa từng biết đến vì những lý do không ai hay. Đã 8 ngày trôi qua kể từ sự kiện ấy.

Lúc này, cậu đang cai quản thành trì, Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick cùng bầy tôi của mình. Phát hiện ra thế giới này tương tự như game đã gợi ý cho Ainz biết nên làm gì tiếp theo.

"Mong muốn của Ngài là mệnh lệnh của chúng thần, Ainz-sama."

Lặng lẽ đứng kề bên Ainz, một người phụ nữ xinh đẹp đáp lại sau khi nghe cậu hỏi.

Cô, một nét đẹp tuyệt trần không tì vết trong tà váy trắng tinh tươm, nụ cười hiền dịu của cô cứ như của nữ thần. Mái tóc đen bóng của cô đối lập hẳn với chiếc váy. Đôi cánh thiên thần nhuộm đen mọc từ eo che phủ cặp chân cô.

"Thật vậy à, Albedo? Ta rất hài lòng về sự trung thành của ngươi."

Cô là Tổng Quản Thủ Vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, 「Albedo」. Cô chịu trách nhiệm quản lý 7 NPC, những Thủ Vệ của các tầng trong Nazarick.

Khi Ainz và các bạn bè guild cậu xây dựng Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick trong quá khứ, Albedo được thiết lập là NPC làm việc tại đây. Nhưng đến nay, cô đã có được tri giác và thề trung thành với Ainz.

Đây là một tình huống đê mê, nhưng cũng đặt một gánh nặng không nhỏ lên Ainz, một kẻ chỉ từng là công nhân viên chức.

Giữ thể diện của một chúa tể khi gặp mặt bộ hạ và bổn phận điều hành tổ chức một cách hiệu quả dưới vai trò Overlord thật áp lực.

Vấn đề lớn nhất là sự thiếu hụt thông tin trầm trọng về dị giới xa lạ này.

"......Vậy, báo cáo tiếp theo đâu?"

"Thưa đây, Ainz-sama."

Cậu lập tức đọc lướt những chữ được ghi bằng bút sau khi nhận văn bản.

Đây là bản báo cáo được Thủ Vệ tầng 6, Aura Bella Fiora trình lên.

Nó chỉ rõ rằng chưa gặp bất cứ người chơi Yggdrasil như Ainz hay tìm thấy bất cứ dấu tích nào của họ. Còn về điều tra cánh rừng lớn gần Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, họ đã vẽ lại thành công khu vực tới tận rặng núi phía đối diện của khu rừng và tìm ra một hồ nước.

Ainz gật đầu--Cậu cảm thấy thoải mái vì họ chưa tìm thấy player khác, những người nguy hiểm nhất với cậu ở đây.

"Ta hiểu rồi. Truyền lệnh của ta, Aura và đội tiếp tục nhiệm vụ."

"Tuân lệnh Ngài--"

Một tiếng gõ cửa nhẹ. Albedo nhìn chờ phản ứng của Ainz, rồi cúi đầu và đi tới cửa. Sau khi xác nhận danh tính người bên kia, Albedo lên tiếng.

"Shalltear xin phép được diện kiến Ngài."

"Shalltear? Được rồi, cho vào."

Nhờ sự cho phép của Ainz, một thiếu nữ tầm 14 tuổi mặc một chiếc váy phủ lông tơ đen mịn bước vào một cách thanh lịch.

Làn da cô trắng tựa sáp và nét mặt dễ thương, quả một sắc đẹp đúng nghĩa của thế giới. Mái tóc bạc dài đong đưa theo từng nhịp bước, bộ ngực đầy đặn chẳng hợp với tuổi tác phỏng đoán cũng nảy và họa cùng.

Cô là Thủ Vệ tầng 1 đến tầng 3, 「True Vampire」 Shalltear Bloodfallen.

"Cầu mong Ngài an lạc, Ainz-sama."

"Ngươi cũng thế, Shalltear. Ngươi có việc gì mà hôm nay muốn gặp ta?"

"Hiển nhiên thần đến để chiêm ngưỡng dung nhan điển trai của Ngài rồi."

Cái đầu lâu Ainz chẳng cười chẳng rằng, nhưng ánh sáng đỏ bập bùng trong hốc mắt khẽ lay động trong giây lát.

Cậu định ra lệnh cô ta dừng những lời tán tụng vô ích này, nhưng rồi lại quyết định thôi. Albedo đang phóng ánh mắt hình viên đạn về Shalltear, trong khi đôi mắt màu đỏ thẫm của Shalltear từ hứng khởi hóa u ám. Nụ cười của Albedo cũng thay đổi.

Gương mặt cô vẫn còn mỉm cười, cô vẫn đẹp như mọi khi, song không thể nói là cô còn cười nữa.

Đó là khuôn mặt của quỷ dữ.

Nhưng Ainz thở phào nhẹ nhõm vì Albedo đang lườm Shalltear, không phải cậu.

"Cô hẳn là thỏa mãn rồi nhỉ. Cô đi ngay được rồi đấy, Shalltear. Bây giờ Ainz-sama và ta đang bàn luận về tương lai của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cảm phiền đừng phá rối cuộc thảo luận quan trọng của chúng tôi."

"......Chào hỏi trước khi vào câu chuyện chính là phép lịch sự tối thiểu mà...... Gái già đã qua xuân xanh thật phiền phức. Chắc là họ lo lắng vì sắp hết hạn nhỉ?"

"......Cô không thấy thức ăn có quá nhiều chất bảo quản đến nỗi không có hạn sử dụng thì chẳng khác gì độc dược à? So với nó, đồ quá hạn còn tốt chán nhỉ?"

"............Đừng khinh thường thức ăn độc hại. Vài vi khuẩn có thể lây nhiễm đấy."

"............Quan trọng hơn, thứ đó có ăn được không? Trông có vẻ nó giống một đĩa đầy đồ ăn hàng mẫu [Ý là hàng nhựa,hàng giả] , nhưng thực ra...... nhỉ?"

"..................Đồ ăn mẫu? Ta giết cô giờ, ả khốn."

"..................Thế ai là hàng hết hạn, hả?"

Hai mỹ nhân chì chiết nhau ngay trước mặt Ainz với những nét mặt thật khó miêu tả. Có thể nói nó khiến cả mối tình một trăm triệu năm cũng phải nhụt chí. Kiềm chế sự thôi thúc dâng lên trong đầu, Ainz lên tiếng trước khi cuộc chiến tàn phá nổ ra.

"Cả hai ngươi thôi ngay cho ta."

Trong chớp mắt, hai người kia mở miệng cười tươi rói nhìn Ainz.

Những biểu cảm phức tạp đã đi đâu mất; chỉ còn lại hai cô gái dễ thương, trinh trắng đang yêu.

(Phụ nữ thật nguy hiểm...... Không, hai người này chắc là cá biệt......)

Sau khi biến thành Undead, bất kỳ xúc cảm mạnh nào của Ainz sẽ bị chặn đứng. Ngay cả là một kẻ như thế mà Ainz còn cảm thấy mặt họ biến đổi nhanh đến kinh ngạc.

Họ kỵ nhau vì họ là đối thủ tình trường.

Albedo và Shalltear cùng yêu Ainz. Thằng đàn ông nào cũng sẽ hạnh phúc đến cực đỉnh khi được hai tuyệt sắc giai nhân yêu mình.

Nhưng Ainz không thể toàn tâm chấp nhận.

Vì Shalltear, một người mắc chứng necrophilia [Quan hệ với xác chết] , thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Ainz bằng giọng ngọt ngào,

"Ngài quả là một bộ xương tuyệt vời, một kiệt tác của tạo hóa."

Đây có thể là lời thủ thỉ thương yêu của Shalltear--hay cũng có thể chỉ là ca ngợi hình dáng của Ainz.

Nhưng Ainz đã sốc vì lần đầu tiên bộ dạng cậu được khen, mà cho bộ xương của cậu thì đúng hơn.

Đấy là ký ức vài ngày trước.

Ainz tẩy cái điều vụn vặt ấy khỏi tâm trí và nói.

"Ta sẽ hỏi lại lần nữa. Shalltear, ngươi có chuyện gì với ta?"

"Vâng. Theo lệnh Ngài, thần dự tính sẽ gặp Cocytus sau. Có thể thần sẽ không trở về Nazarick một thời gian, nên thần đến đến chào tạm biệt Ngài."

Ainz nhớ lại mệnh lệnh cậu đã giao cho Shalltear và gật đầu.

"Ta hiểu rồi. Shalltear, hãy cẩn thận trong nhiệm vụ và quay về an toàn."

"Tuân lệnh!"

Shalltear đáp lại với giọng cứng rắn và trang nghiêm.

"Ngươi có thể lui được rồi, Shalltear. Khi đi, hãy bảo Narberal hay Entoma để triệu tập Demiurge đến. Bảo là ta muốn bàn kế hoạch tiếp theo với hắn ta."

"Thần đã rõ, Ainz-sama."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2-Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2-Chương 1: Hai Mạo Hiểm Giả

Phần 1

Thành phố Eae Rantel của Vương Quốc Re-Estize nằm trên biên giới giữa Đế Quốc Baharuth và Pháp Quốc Slein. Vì được bảo vệ bởi 3 lớp tường thành, nó còn được gọi là Thành Phố Pháo Đài. Khu vực giữa mỗi lớp có đặc trưng riêng biệt.

Phần tường ngoài cùng được quân đội Vương Quốc sử dụng và có đầy đủ quân trang cần thiết. Phần tường trong cùng là khu vực hành chính. Nơi này có cả một nhà kho thực phẩm và được binh lính bảo vệ nghiêm ngặt.

Nằm giữa 2 vùng trên là khu vực dân cư dành cho người dân. Nếu bạn nghe tới từ 'thành phố' thì đây là nơi miêu tả đúng nhất.

Trong số các quảng trường trong khu vực này, cái to nhất được gọi là Quảng Trường Trung Tâm. Nhiều người lập cửa hàng ở đây, bày ra la liệt rau củ, gia vị và các mặt hàng khác.

Giữa đám đông nhộn nhịp này, các chủ hàng la to nói lớn để thu hút khách. Các bà nội trợ già và thương gia thì tranh cãi, mặc cả giá cả của nguyên liệu tươi, còn trẻ con thì bị quyến rũ bởi mùi hương của nước hoa quả, kebab thịt nướng BBQ.

Quảng trường này thật sống động trong ngày, tiếng ồn và bầu khí đông đúc kéo dài tận hoàng hôn. Nhưng 2 bóng người rời khỏi một tòa nhà 5 tầng đã đặt dấu chấm hết cho sự ầm ĩ đấy.

Mọi cặp mắt trong quảng trường đều bị kéo về cặp đôi đứng vô cảm kia.

Một người là nữ, độ tuổi vị thành niên đến 20. Khóe mắt cô cong vút và đôi mắt lấp lánh tựa đá vỏ chai. Búi tóc dày, đen óng cột đuôi ngựa và làn da trắng tuyết trở nên quyến rũ dưới ánh nắng như ngọc ngà.

Điểm nổi bật nhất của cô là khí chất thanh lịch, và vẻ đẹp ngoại quốc của cô khiến ai cũng phải ngoái cổ nhìn lại. Tấm áo choàng nâu cô khoác chỉ là loại giản dị, nhưng trên người cô thì nó lại hóa lộng lẫy.

Song không thể xác định giới tính bạn đồng hành của cô, bởi đơn giản là không có dấu hiệu nào để nhận biết cả.

Một số ở quảng trường rỉ tai nhau, đó là「Hắc Chiến Sĩ」.

Đúng vậy, người đó mang một bộ giáp toàn thân hào nhoáng tô điểm bằng viền tím viền vàng. Khuôn mặt không thể thấy qua khe hở hẹp rạch trên nón giáp. Dưới chiếc áo đỏ không tay khoác trên lưng, có thể nhìn thấy hai thanh cự kiếm, bổ sung trọn vẹn cho phong cách ăn mặc.

Hai người họ nhìn quanh rồi người mặc giáp cất bước trước.

Đám đông bắt đầu xầm xì khi dõi theo tấm lưng hai con người kia đi xa khuất. Họ ngạc nhiên bởi cảnh tượng hiếm thấy vừa được chứng kiến, và không hề lo sợ hay đề phòng về cặp đôi có vũ trang đó.

Lý do là vì hai người vừa rời khỏi tòa nhà được gọi là 「Guild Mạo Hiểm」, một tổ chức của các chuyên gia săn quái. Những người mang vũ khí khác cũng ra khỏi nhà sau khi hai người trước rời đi. Dân chúng đứng nhìn cũng để ý thấy một mề đay nhỏ bằng đồng đeo trên cổ họ.

Cặp đôi lúc nãy chỉ nổi bật nhờ sắc đẹp của cô gái và bộ giáp cực ngầu đó.

Hai người họ bước lặng lẽ trên con đường nhỏ chật.

Vũng nước đọng lại trong thùng xe ngựa phản chiếu mặt trời. Bản chất con đường được làm từ cát và bùn, nên có nghĩa là sẽ không tốt bằng đường đá và khó mà đi trên đấy. Rất dễ trượt và ngã, nhưng thăng bằng hai người này thật tuyệt vời và tốc độ bước của họ gần như ngang với đi trên đường lát đá.

Cô gái nhanh nhẹn kiểm tra xung quanh không có ai và nói với người bận giáp khắp người đứng cạnh.

"Ainz-sa--"

"--Không, tên tôi là Momon. Và cô không phải là Maid Chiến Đấu Narberal của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, nhưng là Narbe, đồng đội thám hiểm của Momon."

Người khoác giáp toàn thân--Ainz--cắt lời cô gái tên Narberal và cô đáp lại.

"Ah! Thần thật thất lễ. Momon-sama."

"Đừng gọi tôi là -sama. Chúng ta là những thám hiểm gia và đồng đội. Cô gọi tôi là -sama thì sẽ kì quặc đấy."

"Nh-nhưng! Sao thần có thể xấc xược với Ngài được, thưa Chúa Tể Tối Cao?"

Ainz giơ tay để ngăn Narberal đang khích động la lên, ra dấu cho cô thấp giọng lại. Rồi cậu đáp với chút bó tay và bất lực.

"Tôi đã lặp lại bao nhiêu lần rồi. Ở đây, tôi là Momon the Dark...... không, chỉ là Momon đồng đội của cô, nên đừng gọi tôi là -sama. Đấy là lệnh."

Sau một chốc yên lặng, Narberal miễn cưỡng nói.

"Đã hiểu, Momon-sa--n."

"Maah, cái này phải làm được, nhưng không cần phải thêm kính ngữ đâu. Nếu cô thêm kính ngữ vào lúc gọi đồng đội...... nói thế nào nhỉ...... người khác sẽ nghĩ chúng ta không thân."

"Nhưng...... thế thì sẽ rất bất kính......"

Ainz nhún vai trước Narberal lắp bắp.

"Chúng ta không được để lộ danh tính thật. Cô hiểu điều đó mà phải không?"

"Anh hoàn toàn đúng."

"......Giọng điệu của cô...... maah, thôi cũng được. Dù sao...... điều tôi muốn nói là cô phải cẩn trọng mọi điều cô nói hay làm."

"......Tôi đã hiểu, Momon-sa--n. Nhưng có thật sự không sao khi tôi đi cùng anh? Chẳng phải ai đó đẹp và dịu dàng như Albedo-sama sẽ hợp hơn sao?"

"Albedo, à......"

Những từ tiếp theo của Ainz đầy cảm xúc phức tạp.

"Cô ấy cần phải quản lý Nazarick khi tôi đi vắng."

"Thứ lỗi cho sự vô phép của tôi, nhưng anh có thể để việc quản lý Nazarick cho Cocytus-sama. Mọi Thủ Vệ đều có chung suy nghĩ...... Bảo vệ sự an nguy của anh, thì Thủ Vệ giỏi nhất, Albedo-sama, chẳng phải là tốt nhất sao?"

Ainz cười gượng gạo trước câu chất vấn của Narberal.

Khi cậu nói mong muốn đến Eae Rantel, Albedo là người cật lực phản đối nhất.

Suy cho cùng, cô ấy biết là mình không thể đi theo cùng.

Chẳng bao lâu sau khi bị dịch chuyển tới thế giới này, Ainz lại ra ngoài trong khi để lại các hộ vệ và Albedo đã trách mắng bản thân cô bất tài. Vì thế, Ainz không thể cương quyết bác bỏ ý kiến của cô ấy. Nhưng lần này thì khác, vì đã có rất nhiều kế hoạch kỹ lưỡng, nên cậu không thể chùn bước.

Phe đối lập với cậu gồm các hộ vệ rất trung thành với 「mệnh lệnh」, dù cho lệnh có trái lại ý muốn của họ. Nhưng Ainz không nghĩ đấy là điều tốt. Cậu cảm thấy cực kì có lỗi khi ra lệnh theo ý mình cho các hộ vệ được tạo bởi bạn cùng guild của cậu.

Một bên là Ainz cố thuyết phục, một bên là Albedo cứng rắn chống đối. Họ không có chung quan điểm và hiển nhiên là sẽ không bao giờ có được sự nhất trí. Nhưng Demiurge đã thì thầm gì đấy vào tai Albedo, thế là bất chợt cô không phản kháng nữa. Thậm chí cô còn chào biệt Ainz với nụ cười ưng thuận.

Ainz vẫn không biết Demiurge đã nói với cô ấy điều gì và cậu cảm thấy khó chịu khi Albedo thay đổi chóng mặt vậy.

"......Tôi không thể mang cô ấy theo vì không ai tôi tin tưởng hơn cô ấy. Tôi có thể an tâm rời khỏi Nazarick vì có cô ấy ở đó."

"Đúng như tôi nghĩ! Tức là, Albedo-sama là người thân cận nhất với Momon-sa--n nhỉ."

Tuy không thừa nhận bằng lời, nhưng Ainz gật đầu với lời của Narberal.

"Tôi cảm thấy có hiểm nguy."

Ainz nâng găng tay phải và trỏ ngón đeo nhẫn.

"Nhưng tôi cần phải thực hiện việc này một mình. Chỉ ra lệnh từ trong Nazarick sẽ dẫn tới sai lầm trong thế giới xa lạ này. Cần phải ra ngoài và tự trải nghiệm nó...... có thể có nhiều phương pháp khác tốt hơn để đạt mục đích, nhưng tôi thấy băn khoăn với quá nhiều điều bí ẩn."

Cậu trả lời nghiêm túc qua kẽ hở của chiếc mũ giáp. Khi Narberal đáp "Giờ tôi hiểu rồi" với nét mặt như được khai sáng, Ainz hỏi cô với chút lo lắng.

"Tôi có một câu hỏi...... cô có tin con người là sinh vật hạ cấp không?"

"Phải, con người chỉ là đống vô tích sự."

Narberal trả lời từ tận đáy thẳm con tim mà không ngần ngừ dù chỉ một chút. Ainz lẩm bẩm nhẹ nhàng "Ah, quả nhiên cô cũng nghĩ thế", nhưng vì âm giọng quá nhỏ nên Narberal không nghe được. Cậu tiếp tục, "Tính cách cô ấy là thế, chính vì vậy mình không muốn dẫn cô ấy vào thành phố của con người. Mình nên hiểu cá tính của thuộc hạ mình trước đã.".

Đấy là nguyên nhân cậu không mang Albedo theo. Cô tuyệt nhiên tin rằng nhân loại là giống loài thấp kém. Nếu Ainz dắt ai đó như cô vào một thành phố đầy người, chỉ có một cái kết trong bể máu nếu cậu mắc sai lầm; không thể đùa về chuyện đó được. Một lý do khác là Albedo không thể cải trang, cô không thể giấu sừng và cánh. Đấy cũng là lý do chính, nhưng cậu không thể nói to điều ấy ra.

Một nhân viên quèn như Ainz không thể nào đủ tự tin để điều hành một tổ chức chỉ bằng cách đọc báo cáo từ người khác. Vì thế, cậu đùn hết trọng trách cai quản Nazarick cho Albedo tài năng. Nếu thuộc cấp tuyệt vời, thì giao quyền bính cho kẻ đó sẽ là lựa chọn tuyệt nhất. Tên quản lý vô dụng cứ cố đấm ăn xôi chỉ tổ gây thảm kịch.

Mà Albedo lại trói chặt với cậu bằng 「lòng trung thành」 và 「tình yêu」. Do đó Ainz có thể giao Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick vào tay cô.

(Tình yêu à......)

Bất cứ khi nào Ainz thấy Albedo hoặc nghe những biểu hiện yêu thương của cô dành cho cậu, Ainz lại nhớ đến mình bất cẩn thế nào khi chỉnh sửa cài đặt của Albedo. Lúc server chuẩn bị shutdown, Ainz đã thay đổi 「cài đặt nhân vật」 của cô thành yêu Momonga sâu đậm--tức Ainz. Ngày ấy cậu không hề biết mình sẽ bị đưa tới dị giới kỳ lạ này, cậu chỉ định đùa một chút vào giây phút cuối cùng.

Một người như cậu.

Nghĩ kỹ hơn--dù cho Albedo không bận tâm--bạn cậu, Tabula Smaragdina, sẽ nghĩ thế nào nếu biết Ainz đã làm gì?

Và anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Khi NPC mình tạo ra bị bạn mình viết lại......

Cậu đang lợi dụng điều đó, rằng Albedo sẽ không phản bội cậu. Cậu căm ghét bản thân mình vì điều này.

Ainz lắc đầu để rũ bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực. Tất cả cảm giác mạnh mẽ trong cậu đã bị áp chế từ khi biến thành Undead, nhưng cậu còn thấy được chút xúc cảm ở mức này như thể vẫn còn là người vậy. Nếu tâm trí cậu thực sự là của một Undead, cậu đã không đeo nặng mặc cảm tội lỗi như thế nữa.

Tự phân tâm bằng ý nghĩ đó, Ainz quay mũ giáp về phía Narberal.

"......Narbe, tôi sẽ không yêu cầu cô ngừng ngay kiểu suy nghĩ đó, nhưng cô phải kiềm chế. Đây là thành phố của loài người và chúng ta không biết gì về sức mạnh những kẻ chúng ta có thể gặp, nên đừng lôi kéo sự chú ý thừa thãi từ kẻ thù do cách nghĩ đấy."

Narberal cúi đầu thật sâu để biểu đạt lòng trung thành với Ainz, nhưng cậu đưa tay ra, nâng mặt cô lên và nhắc.

"Một điều nữa, tôi không chắc là con người có thấy bị đe dọa...... bởi sát ý của chúng ta khi chúng ta muốn chiến đấu hoặc đứng giữa cuộc chiến. Nhưng có lẽ chúng ta toát ra aura như vậy. Vì thế đừng hành động liều lĩnh mà không có sự cho phép của tôi, được chứ?"

"Tôi đã hiểu, Momon-sa--n."

"Tốt...... quán rượu được dò la trước chắc nằm đâu đây."

Ainz nhìn xung quanh.

Có vài cửa hiệu kinh doanh, với mấy mống khách qua lại. Bên kia là một ít công nhân vận tạp dề lao động đang bưng hàng.

Họ tìm quán rượu trong cái vùng toàn cửa hiệu bằng cách so những nét vẽ trên tay Ainz với bức vẽ trên bảng hiệu. Do Ainz và Naberal không thể đọc được ngôn ngữ của quốc gia này nên họ đành làm vậy.

Không lâu sau, họ tìm thấy 「bức tranh」 cần tìm. Ainz bất giác tăng tốc và Narberal theo sau.

Phủi lớp bụi khỏi đôi bốt giáp, Ainz bước lên hai bước, mở cánh cửa đôi bằng hai tay rồi đi vào.

Gần như mọi cửa sổ đều đóng kín, khiến bên trong lờ mờ. Ai quen với không gian sáng trưng bên ngoài sẽ không thể thích nghi tức khắc. Nhưng với Ainz, kẻ có Dark Vision, chừng đấy ánh sáng đã dư dả rồi.

Bên trong rộng rãi; tầng một là khu vực ăn uống với một quầy tính tiền. Hai cabin được đặt sau quầy, chỉ với vài chục chai rượu trên đó. Cánh cửa cạnh quầy hẳn là dẫn tới bếp.

Ở một góc của phòng ăn là một cầu thang đóng vuông góc vào tường, nó dẫn lên tầng hai. Theo cô thu ngân, tầng hai và ba là phòng trọ. Lác đác vài người khách bên những chiếc bàn ăn tròn. Phần lớn là nam giới và không khí sặc mùi thù địch.

Mọi người đều nhìn Ainz và có vẻ họ đang đánh giá cậu thế nào. Chỉ một người phớt lờ Ainz là một người phụ nữ ở góc phòng, cô cứ nhìn chăm chú vào cái chai trên bàn.

Khung cảnh này khiến hàng mày không có thực của Ainz cũng phải nhếch lên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, thế nhưng nơi này vẫn dơ dáy hơn cậu tưởng.

Trong YGGDRASIL, có rất nhiều nơi bẩn thỉu và kinh tởm, đến cả Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Ngầm Nazarick cũng có một cái. Chẳng hạn Phòng Tra Tấn hay Hang Cực Độc.

Nhưng cái sự dơ bẩn này khác hoàn toàn.

Thức ăn vương vãi khắp sàn cùng thứ chất lỏng vô danh; các vết ố lạ lùng trên tường; một thứ hình lập phương bí ẩn đúc ở một hốc......

Ainz thở dài trong tâm rồi nhìn quanh quán.

Có một người đàn ông với cái khăn quàng dơ dáy quấn quanh cổ, với hai ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay cơ bắp. Có vài vết sẹo hoặc là vết cào của thú hoặc vết đao kiếm chém.

Tia mắt phóng ra nằm giữa kẻ cục súc và thú hoang, vết sẹo hiện rõ mồn một trên mặt và cái đầu cạo trọc.

Ông ta trông giống bảo kê hơn là chủ nhân, giữ một miếng giẻ trong khi mắt quan sát Ainz một cách lộ liễu.

"Tìm phòng à? Bao nhiêu đêm?"

Ông ta hỏi từ đằng kia phòng với giọng như chuông bị hỏng.

"Chúng tôi muốn một đêm."

Lão chủ trả lời thô lỗ.

"......Plate đồng à. Phòng chung giá 5 đồng 1 đêm. Thêm cháo yến mạch với rau củ, còn nếu muốn có thịt thì trả thêm 1 đồng. Cháo yến mạch có thể thay bằng bánh mì cũ vài ngày."

"Nếu có thể, tôi muốn một phòng đôi."

Ông ta khịt mũi.

"......Có 3 quán rượu dùng chuyên biệt cho các thám hiểm giả và của ta là tệ nhất...... Có biết tại sao người trong guild giới thiệu chỗ này cho mày không?"

"Tôi không biết, xin hãy chỉ dẫn."

Đáp lại câu hỏi của Ainz, lão chủ quán nhướng mày và hăm he.

"Dùng cái não mày đi! Hay bên trong cái mũ bóng lộn đó rỗng không vậy?"

Dù cho nghe giọng nói ồn ào và mất kiên nhẫn của lão ta, Ainz vẫn bất động. Cậu bình tĩnh gạt bỏ nó và coi đó chỉ là cơn giận dỗi của con nít bởi cuộc chiến vài ngày trước.

Sau trận chiến đó, và trí tuệ cậu thu được từ những tù nhân, Ainz hiểu ra cậu mạnh nhường nào. Nên cậu không hề khích động khi bị la hét chút nào. Lão chủ quán có phần ngạc nhiên trước phản ứng của Ainz.

"......Chú mày có gan đấy...... Phần lớn thám hiểm gia ở đây đều có plate đồng hoặc sắt. Dù nếu chú có gặp ai lần đầu, cũng có thể lập một team phiêu lưu nếu năng lực tụi mày xem xem nhau. Vì thế chỗ của ta thích hợp nhất để tìm đồng đội hợp với khả năng hiện tại của chú mày đấy......"

Cặp mắt lão lóe lên trong giây lát.

"Mày có thể ngủ trong phòng riêng nếu muốn, nhưng không dùng chung chỗ thì không tìm được bạn bè đâu. Nếu không lập được team cân bằng, mày chết là cái chắc khi chiến vỡi lũ quái vật. Bọn tân binh không chiến hữu sẽ tự sướng ở nơi đông đúc như thế này. Ta hỏi chú mày lần cuối, muốn phòng chung hay phòng đôi?"

"Phòng đôi. Tôi cũng không cần bữa ăn."

"Chi-, bỏ qua lòng tốt của ta à...... Hay mày nghĩ mày là thứ gì oách lắm và cái đống giáp toàn thân chói lòa kia không chỉ để trưng? Maah kệ đi, một đêm 7 đồng. Tất nhiên trả trước đây."

Lão chủ không chậm trễ xòe tay ra.

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Ainz bắt đầu bước về phía ông ta cùng Narberal theo sau--thì bất chợt một bàn chân ngáng đường Ainz.

Ainz dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn gã đàn ông vừa thò chân ra.

Hắn mở miệng cười mỉa châm chọc. Mấy tên khác trên bàn cũng thế, nhìn Ainz hoặc Narberal.

Chủ quán và các khách khác chỉ giữ yên lặng và không can thiệp. Ai cũng tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực chất là hóng xem một màn kịch hay, thậm chí vài người còn nhoài người tới nhìn cho gần.

(Yare yare)

Ainz khẽ buông tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng đá cái chân đi.

Dường như gã kia chỉ chờ có thế và đứng lên. Vì không mặc giáp, những múi cơ dưới áo gã lồ lộ ra. Một vòng dây chuyền đeo lủng lẳng quanh cổ gã, lắc tưng mỗi khi hắn cử động. Nó tương tự với cái Ainz mang, nhưng của gã thì làm bằng sắt thay vì đồng......

"Oi oi, đau đấy."

Tên đàn ông đánh giọng đe đọa Ainz và từ từ tiến lại chỗ cậu. Gã này đeo găng tay khi đứng dậy và phần kim loại cứ kêu ken két lúc gã siết bàn tay.

Gã ta cũng chỉ to ngang Ainz và họ đứng hơi gần nhau so với một trận cãi cọ, hai đôi mắt lườm kẻ đối địch. Ainz đã châm ngòi cuộc đấu lộn.

"Thế à. Vì cái mũ giáp kín nên tầm nhìn tôi khá hẹp, nên tôi không thể thấy chân anh trước mặt. Hay có lẽ tôi không để ý thấy nó vì nó quá ngắn nhỉ...... Tôi cho là thế, anh có vui lòng bỏ qua cho tôi được không?"

"......Thằng mặt nồi."

Trò khích tướng của Ainz làm gã ta trừng mắt đáng sợ, nhưng khi hắn liếc qua Narberal đang đứng sau Ainz, cặp mắt hắn dính cứng trên cô ấy.

"Mày phiền phức đấy, tên khốn...... nhưng tao là một người rộng lượng. Tao sẽ bỏ qua cho mày nếu mày cho tao mượn cô em này một đêm."

"Ku-, kukuku."

Ainz lạnh lùng cười, ngăn không cho Narberal định lên xử tên kia.

"Có gì đâu, chỉ là câu nói kinh điển của anh rất hợp với một kẻ xấu, nên tôi cười thôi, đừng lo."

"A-n?"

Mặt gã ta chuyển thành màu đỏ giận dữ.

"Aa, trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi chút. Anh có mạnh hơn Gazef Stronoff không?"

"Haa? Mày nói cái chó gì thế, thằng nồi?"

"Hiểu rồi, tôi có thể biết từ phản ứng của anh. Tôi chẳng cần phải dùng tới sức mạnh để chơi với anh nữa là--Bay."

Ainz túm lấy ngực gã ta và nhấc bổng lên trong chớp mắt.

Tên kia không né hay phản kháng nổi, chỉ kinh ngạc la lên. Những kẻ khác đang quan sát vở diễn cũng 「Uoh」 lên. Cánh tay đó mạnh bao nhiêu đến nỗi nhấc được cả một người trưởng thành lực lưỡng vậy? Ai ai cũng có thể hình dung sức mạnh cậu sở hữu để có thể làm vậy.

Chân cẳng gã kia đá loạn xạ cùng lúc đám đông xôn xao và nín thở. Ainz nhẹ nhàng quẳng gã đi.

Nhưng nhẹ nhàng chỉ là tương đối khi tính cho Ainz. Gã kia bay một vòng cung gần chạm trần trước khi đâm sầm xuống sàn.

Tiếng cơ thể rơi bịch, thứ gì đó trên bàn nát vụn, gỗ vỡ và tiếng la oai oái đau đớn của tên đàn ông vang vọng trong căn sảnh. Quán bar im bặt như thể gặp cơn sốc bởi tiếng rên rỉ. Nhưng--

"Okkyaaaaaaa!"

--Người phụ nữ ngồi trên bàn hét thoáng, dù chậm một nhịp. Tiếng thét tựa như tai ương rơi từ trên trời xuống. Mà không, có thét vậy thì cũng bình thường khi có một người rớt xuống từ trời, nhưng có gì đó ngoài sự ngạc nhiên lẫn trong tiếng thét.

"......Sao? Mấy người muốn làm gì nào? Có nhào vào tôi rồi gây chút rắc rối được không? Thật ngu xuẩn khi tốn thời gian vì mớ này."

Ainz chế nhạo những kẻ ngồi chung với tên gây sự, và đồng bọn hắn hiểu ngay ý nghĩa đằng sau câu nói, cúi đầu ngay.

"Ah? À-àa! Bạn chúng tôi đã xúc phạm anh! Chúng tôi thành thật xin lỗi!"

"......Ừm, tôi bỏ qua cho các anh. Nó cũng không làm phiền tôi lắm, nhưng nhớ đền bù tiền bàn cho ông chủ."

"Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ."

Khi Ainz cảm thấy câu chuyện đã được giải quyết và định rời đi, ai đó kéo cậu lại.

"Chờ chút chờ chút chờ chút!"

Cậu quay qua và thấy người phụ nữ lúc nãy vừa hét lên đáng thương đang lại chỗ cậu một cách thô kệch. Cô khoảng quanh 20 tuổi, mái tóc rối tung được cắt ngắn để dễ cử động. Có nói bằng cách nào, tóc cô ta cũng rất bừa bộn. Nói thẳng ra, là cái tổ quạ.

Nhan sắc không tồi, cặp mắt tinh anh, cô không trang điểm và làn da vàng nhạt do ánh mặt trời thiêu đốt từ rất lâu. Cánh tay cô rắn chắc và bàn tay đầy vết chai vì vung kiếm. Ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu không thể là 「phụ nữ」 mà là 「chiến binh」.

Một vòng dây với mề đay sắt treo trước ngực, lắc lư dữ dội khi cô bước.

"Nhìn xem anh vừa làm cái gì này!"

"Có chuyện gì thế?"

"Haa!? Anh còn không biết mình vừa làm gì sao?"

Người phụ nữ chỉ về cái bàn vỡ.

"Vì anh ném gã kia lại đấy, potion của tôi, potion quý giá của tôi vỡ rồi!"

"Chỉ là một bình potion thôi mà......"

"......Tôi thậm chí không dám ăn để dành dụm tiền mua nó. Tôi chỉ mới mua nó hôm nay, nhưng anh đã phá nó! Dù cuộc thám hiểm có nguy hiểm chừng nào, chai potion đó sẽ giúp tôi an toàn. Nhưng anh vừa đập nát hy vọng linh thiêng của tôi và còn trưng cái thái độ đó ra? Tức điên đi được."

Cô ta lại bước thêm một bước tới gần Ainz.

Đứng trước cậu bây giờ là một con bò tót hăng máu, trừng mắt long sọc. Ainz kìm tiếng thở dài lại. Là lỗi của cậu khi ném gã kia mà không nghĩ hắn sẽ rơi xuống chỗ nào, nhưng Ainz cũng có lý do của cậu, nên cậu không thể dễ dàng đền cho cô ta được.

"......Sao cô không đến đòi tiền tên đó? Nếu hắn không giơ cái chân cụt lủn của hắn, bi kịch này đâu diễn ra, đúng không?"

Ainz lườm nguýt đồng đội của gã kia qua khe hở.

"Ah, phải nhỉ......"

"Nhưng......"

"Maah, là ai cũng không quan trọng, chỉ cần đền cho tôi chai potion đó...... giá là 1 đồng vàng 10 đồng bạc."

Những tên kia gằm mặt, trông họ có vẻ không trả được số tiền đó. Vì thế cô ta lại nhìn về Ainz.

"Quả nhiên. Hiển nhiên là họ không có đồng cắc nào, nhìn cái cách họ uống là biết. Với bộ giáp hào nhoáng thế, anh chắc phải có vài potion chứ?"

Ainz hiểu tại sao cô ta đòi cậu đền bù. Tình cảnh khá là khó khăn.

Sau khi nghĩ một lát, Ainz dốc hết nghị lực và hỏi.

"Đúng là tôi có...... nhưng đấy là potion hồi máu phải không?"

"Phải. Tôi đã làm việc cật--"

"--Vâng vâng, cô không cần phải nói. Tôi sẽ trả cô một potion để dàn xếp."

Ainz lấy ra một potion hồi máu cấp Minor và đưa cho người phụ nữ. Cô ta nhìn chai thuốc với nét mặt kì lạ rồi bất đắc dĩ nhận lấy.

"......Giờ chúng ta hòa chứ?"

"Ừ, ổn thỏa hết rồi."

Cô ta nói cứ như có điều khác để nói, nhưng Ainz lờ đi nghi ngờ trong tim cậu. Quan trọng hơn, cậu lo về Narberal sắp sửa nổi om sòm lên.

Dù cho Ainz đã nhắc nhở, đôi mắt cô vẫn sắc lẹm. Vài người không thoải mái sau khi nhận thấy ánh nhìn sát khí của cô.

"Ta đi nào."

Ainz bảo Narberal với giọng ra dấu rút lui rồi đi tới chủ quầy. Cậu lấy cái ví da, rút một một đồng bạc và đặt vào bàn tay thô sần của lão.

Lão lặng lẽ nhét đồng bạc vào túi rồi bốc vài đồng khác ra.

"6 đồng thối lại đây."

Lão đặt mấy đồng xu vào lòng găng tay Ainz đang mang và để một chiếc chìa khóa nhỏ trên quầy thu ngân.

"Phòng đầu tiên bên phải, tầng trên, mày có thể để hành lý trong cái rương sau giường. Không cần phải nhắc mày là đừng bất cẩn bu lại phòng kẻ khác. Nếu có hiểu lầm thì phiền lắm, nhưng làm quen bằng cách đấy cũng không tồi. Chú mày trông có vẻ gặp chuyện gì cũng xử lý được, chỉ cần đừng mua rắc rối cho ta."

Ông ta liếc qua tên đàn ông vẫn còn rên hừ hừ trên sàn.

"Tôi hiểu rồi. Vui lòng chuẩn bị trang bị cần thiết tối thiểu cho mạo hiểm gia. Chúng tôi đã mất đồ đạc của mình và Guild bảo ông sẽ chuẩn bị cho khách nếu có yêu cầu."

Lão chủ nhìn trang phục của Ainz và Narberal rồi ngó sang cái bao da của Ainz.

"Ờ, được. Ta sẽ chuẩn bị trước bữa tối. Mày cũng đếm tiền trước đi."

"Đã hiểu. Narbe, chúng ta đi."

Ainz leo lên những bậc thang cũ kêu kẽo kẹt cùng với Narberal và hướng về phía phòng mình.

Sau khi bóng dáng của Ainz biến mất lên tầng hai, đồng bọn của tên đàn ông bị Ainz ném mới hộc tốc niệm thuật chữa thương lên hắn. Hành động của họ như cắt đứt cầu chì, khiến quán bar xôn xao lần nữa.

"......Trông hắn cứng y như bên ngoài vậy."

"Nhất định rồi. Sức mạnh cánh tay đó thật ghê gớm, hắn luyện thế nào mà đạt tới cấp độ đó vây?"

"Không vũ khí nào ngoài 2 thanh cự kiếm sau lưng, hắn chắc chắn rất tự mãn."

"Sao chuyện này lại xảy ra lần nữa vậy...... giờ thì có người khác vượt mặt chúng ta ngay tức khắc!"

Những cuộc nói chuyện ngập đầy tiếng thở thườn thượt, kinh ngạc và sợ hãi.

Mọi người đều biết từ đầu là Ainz không phải là nhà thám hiểm tầm thường.

Manh mối đầu tiên là lớp giáp hào nhoáng. Giáp toàn thân không hề rẻ, và chỉ những ai liên tục phiêu bạt và tích lũy vô vàn kinh nghiệm mới đủ sức mua. Duy nhất những ai đạt tới cấp plate bạc mới có thể tích đủ tài sản cùng với tiền thưởng nhiệm vụ. Nhưng vẫn có vài kẻ hưởng ké hay nhặt được từ chiến trường hay dungeon.

Đấy là lý do họ muốn biết thực lực của cậu. Tất cả mọi người đều có đồng thời partner và đối thủ. Họ muốn biết khả năng của tân binh, nên câu chuyện này luôn lặp đi lặp lại.

Ai ở đây cũng từng trải qua nghi thức giống nhau. Nhưng chưa kẻ nào vượt qua dễ dàng đến thế. Nghĩa là cặp đôi mang plate đồng kia...... Dù là đồng minh hay đối địch, họ tuyệt nhiên cực mạnh, điều đó quá rõ ràng với bất cứ ai đã quan sát họ.

Chúng ta xử lý hai người đó thế nào đây? Chúng ta không thể ve vãn mỹ nữ kia nữa rồi. Nhưng nếu chỉ có hai người, họ có thể nhập team chúng ta. Mày nói sai rồi, chúng ta mới là người mời họ nhập team. Tao không biết mặt hắn ta dưới cái mũ đó thế nào nhỉ. Ta sẽ nghe lén từ phòng kế bên phòng tên đó tối nay. Hắn vừa nhắc đến Gazef Stronoff, chiến binh mạnh nhất trong các quốc gia láng giềng phải không? Có khi nào hắn là đệ tử của Chiến Sĩ Trưởng không? Có thể đấy. Để ta lãnh trách vụ nặng nề này với cái tai thính của ta.

Đám đông ồn ã sôi nổi thảo luận về cặp đôi bí ẩn, còn lão chủ quán bước về phía một thám hiểm gia.

Đó là người phụ nữ nhận chai potion từ Ainz.

"Oi, Verita."

"Hn? Gì?"

Cô ta--Verita ngước mắt khỏi chai thuốc màu đỏ cô đang chăm chú nhìn, và ngó sang lão chủ với cái mặt đơ ra.

"Potion gì thế?"

"Ai biết?"

"......Oi oi, cô cũng không biết sao? Chẳng phải cô lập tức nhận phần đền bù thiệt hại của hắn vì cô biết giá của chai potion sao?"

"Không thể nào, tôi còn chưa thấy chai thuốc nào như thế này trước đây. Ông tới đây ghé mắt cũng là vì chưa từng thấy thứ này đúng không, lão già?"

Verita đoán đúng.

"Thực sự potion này có thể hoàn đủ cho cô sao? Potion của cô vỡ là thật phải không? Cái này có thể rẻ hơn cái cô mua đấy."

"Cũng có thể...... đây là canh bạc mà, nhưng tôi tự tin là mình nắm phần thắng. Cái này được gã giáp bóng đưa cho tôi sau khi nghe giá trị potion của tôi."

"Là thế à......"

"......Tôi chưa từng thấy healing potion nào có màu thế này, có thể là vật phẩm hiếm. Nếu lúc đó tôi chần chừ và đòi trả tiền mặt thay thế, khác gì tay trắng rời khỏi hang cọp. Ngày mai tôi sẽ đem nó đi định giá và coi thử đáng bao nhiêu."

"Ờ, thế tôi sẽ lo phí kiểm định. Không chỉ thế, tôi sẽ khuyên cho cô một chỗ thượng hạng."

"Lão á?"

Verita nhíu mày. Chủ quán này không phải kẻ tồi, nhưng dĩ nhiên không là kẻ hào phóng cho không. Phải có trao đổi gì đó.

"Oi oi, đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn cô nói tôi biết hiệu quả của potion đó thôi mà."

"Ông định làm thế à."

"Kèo thơm đúng không? Và với các mối liên kết của tôi, tôi có thể giới thiệu Dược Sư nổi nhất, Lizzie Bareare."

Verito sốc.

Rất nhiều lính đánh thuê và thám hiểm gia tụ tập ở Eae Rantel, nên thương gia chuyên về vũ khí và trang bị có thể kiếm chác không ít tiền, trong đó mua bán potion hồi máu là lợi nhuận nhất. Vì lẽ đó mà Eae Rantel có nhiều Dược Sư hơn các thành phố khác.

Nhưng ở thương trường nhiều cạnh tranh thế, Lizzie Bareare vẫn nổi danh là Dược Sư bậc nhất. Giữa mọi Dược Sư trong thành phố, bà ta có thể pha chế nhiều loại potion phức tạp nhất. Bởi lão chủ quán đã nhắc đến Lizzie Bareare, Verita không thể chối từ.

Phần 2

Cánh cửa gỗ kêu két két khi đóng lại.

Bên cạnh chiếc bàn con và hai giường gỗ đơn đính kém rương phía sau, không còn đồ nội thất gì khác. Mở rèm che sẽ có ánh nắng mặt trời và không khí thoáng đãng.

Ainz nhìn quanh phòng và thất vọng. Cậu không mong một quán rượu ở ngoại ô có cơ sở vật chất và sự sạch sẽ như Nazarick, nhưng sự thật còn phũ hơn cậu nghĩ.

"Sao chúng dám để Momon-sama ở một chỗ thế này."

"Đừng nói thế Narbe. Nhiệm vụ của chúng ta trong thành phố này là trở thành thám hiểm gia và nổi tiếng. Trước khi đến lúc đấy, sống đúng với địa vị hiện tại cũng là kinh nghiệm tốt."

Cậu không nhắc đến sự bất mãn trong tâm khi an ủi Narberal trong lúc đóng rèm. Ánh sáng lọt qua kẽ hở bức màn chẳng đủ để soi sáng cả phòng. Ainz và Narberal thì không sao vì họ có Dark Vision nhưng phàm nhân sẽ thấy căn phòng quá tối tăm.

"Làm một nhà mạo hiểm...... công việc này chẳng tuyệt như mình tưởng."

Mạo hiểm giả.

Ainz từng có chút ảo tưởng về họ.

Những con người tìm kiếm điều chưa ai biết, mạo hiểm xông pha khắp thế giới. Ainz có vài tưởng tượng rằng nghề này là hiện thân của đường lối chơi đúng đắn của YGGDRASIL. Nhưng sau khi lời giải thích của người thu ngân, cậu đã hiểu ra rằng mạo hiểm giả chỉ là công việc thực tế và nhàm chán.

Tóm lại, mạo hiểm giả chỉ là 「lính đánh thuê chuyên xử lý quái vật」.

Một vài chỗ thì giống với hình ảnh thám hiểm gia lý tưởng của Ainz. Họ khám phá các tàn tích của thành phố bị hủy hoại bởi Quỷ Thần 200 năm trước, và tìm kiếm kho báu vô danh của các vương quốc bí mật; nhưng cơ bản là săn quái.

Mọi loại quái vật đều có kỹ năng đặc biệt, nên cần có người biết nhiều skill để đối phó.

Nghĩ từ góc độ này, thực sự họ có thể trở thành anh hùng người dân cần, những kẻ xuất hiện như thể là bản mẫu bước ra từ game.

Nhưng thực tại lại khác.

Các tổ chức cai trị không thích sự tồn tại của các nhóm có vũ trang nằm ngoài tầm tay của họ. Dù có gạt vấn đề tài chính sang bên, địa vị xã hội của mạo hiểm giả vẫn còn thấp.

Có những lý do khác khiến các quốc gia không tiếp đón toàn thể nhà thám hiểm. Thay vì thuê nhân sự cố định với lương cao, tốt hơn là thầu hết cho các guild mạo hiểm ở địa phương, nhìn giống kinh doanh hơn. Đối với các doanh nghiệp có thể vận hành mà không cần tới guild mạo hiểm hoặc quốc gia có quân đội có thể dẹp trừ quái, vị trí của mạo hiểm giả còn thấp hơn.

Theo lời phàn nàn của bà thu ngân, không có thám hiểm gia nào ở Pháp Quốc Slein. Còn ở Đế Quốc Baharuth thì còn tệ hơn sau khi Hoàng Đế đương nhiệm lên ngôi.

Ainz tẩy đi chút cảm giác thất vọng trong tâm. Có được một công việc bạn muốn rồi nhận ra hiện thực khác với tưởng tượng thế nào là chuyện thường.

Khi Ainz vẫy nhẹ tay, bộ giáp đen trên cả người và hai thanh cự kiếm sau lưng biến mất không còn vết tích, để lộ ra cơ thể xương xẩu dưới trang bị ma thuật.

Dấu thập đỏ chót lập lòe trong hốc mắt xám. Đầu mọc sừng và trang điểm bằng thạch anh tím.

Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen tay dài và cái quần dài rộng thùng thình. Thắt lưng quanh eo trông giản đơn, có màu đen.

Sau khi tháo đôi găng tay sắt màu trơn, mỗi ngón tay xương đều đeo một chiếc nhẫn, trừ ngón đeo nhẫn ở cả hai tay.

Cặp giày da nâu thô ráp được thêu vàng.

Treo quanh cổ cậu là một chiếc đĩa bạc có họa tiết sư tử. Một tấm áo choàng đỏ phủ lên lưng cậu.

Trang bị trong YGGDRASIL thường được sắp đặt bằng cách dùng Visual Data Crystal, nên khó mà chuẩn hóa ngoại hình trang bị. Nhưng vì có nhiều player ghét phải mặc tá lả trang bị, nên vấn đề được giải quyết trong các phiên bản cập nhật.

Bộ giáp đen che toàn người Ainz có vài yêu cầu nhất định và sở hữu khả năng 〈Create Greater Item〉 là một trong các điều kiện đó.

Bây giờ, Ainz đang mặc Kính Tất Trúng, Vương Miện Bức Tường Tinh Thần, , Đai Đen, Găng Tay Sắt, Sư tử Nemean , Giày Đạo Chích. Và--

Buôn bán item trong YGGDRASIL thông thường diễn ra qua vận chuyển pha lê dữ liệu máy tính, nhưng vì mục tiêu chế tạo trang bị mạnh mẽ hơn, có những người mua hàng dùng rồi. Rắc rối có thể nảy sinh nếu item được tạo bởi ai khác--và tên item có khi có những từ bị cấm trên server hoặc xúc phạm một cá nhân cụ thể nào đó. Các mod có thể yêu cầu cải thiện tên, nhưng item thường xuyên được đặt theo ý người tạo.

Một cái tên lạ lẫm sẽ không dễ nổi nếu cố bán item đó. Phí đổi tên không đắt nhưng ít người muốn mua rồi đổi tên sau.

Nên mọi game thủ đều đặt hết tâm huyết vào cái tên trang bị. Cái tên có thể lấy từ thần thoại hay tiếng Anh.

Và tất nhiên, cũng có những ngoại lệ.

Rất nhiễu sự khi đặt tên cho nhẫn, nên gọi là Nhẫn 1, Nhẫn 2, Nhẫn 3 cũng không tồi. Ainz thậm chí còn thấy vài cái tên là Nhẫn Ngón Cái, Nhẫn Ngón Trỏ và Nhẫn Ngón Giữa.

Takemikazuchi, bạn của Ainz, dùng hai Oudachi nếu tình hình cho phép. Cậu gọi một cây Oudachi đời thứ 8 là 「Takemikazuchi Đệ Bát」.

Cái áo khoác đỏ này cũng vậy.

Vì cậu bắt chước một anh hùng phản diện của comic mỹ, nên tên nó là Áo Khoác Plasmick Đen

Tất cả đều là trang bị cấp Relic. So với hàng chính của Ainz thì vẫn còn thua hai cấp, nhưng vác theo đồ quá mạnh có khi lại gây chuyện, nên cậu quyết định chỉ mang những thứ ở mức này.

Khi Ainz duỗi vai để tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi cởi bỏ bộ giáp, Narberal chọn thời điểm này để nói.

"Giờ mới nói, chúng ta có nên khử con điếm phiền nhiễu kia không ạ?"

"Ahh, ý cô là người phụ nữ có chai thuốc bị đập vỡ à? Không cần quan tâm. Nếu thứ gì đó quan trọng với tôi bị ai khác làm nát, tôi cũng có thể mất hết bình tĩnh mà......"

Vì trạng thái tâm lý của cậu đã thay đổi từ khi biến thành cơ thể này, Ainz ngừng trong giây lát rồi tiếp tục.

"......Chắc là thế. Chỉ trích tôi bất cẩn cũng là lẽ thường tình."

"Nhưng người đáng trách duy nhất là tên đần độn đã kiếm chuyện với Chúa Tể Tối Cao cơ mà, nếu chẳng phải vì hắn ta thì đã không có gì xảy ra rồi."

"Có thể, nhưng vì tôi là người đã ném hắn, tôi sẽ rộng lượng tha thứ cô ta lần này. Và điều chúng ta cần đạt được ở thành phố này là trở thành một phần của thế giới này và nâng cao danh tiếng của Momon và Narbe. Tên tuổi chúng ta sẽ bị bôi nhọ nếu chúng ta thậm chí còn không trả được một chai potion."

Dù trông bất mãn, nhưng Narberal vẫn gật đầu ra chiều hiểu ý.

"Mà bởi họ là đàn anh đàn chị, đàn em như chúng ta cần phải giữ thể diện của cô ta."

Ainz vừa nói vừa nghịch cái vòng dây chuyền quanh cổ, trong khi cố tránh không đụng vào Nemean Lion.

(......Giá mà làm giả được cái mề đay này...... nhưng thế thì có khả năng sẽ gây rắc rối cho guild mạo hiểm)

Đính kèm lên sợi dây là một plate đồng, mục đích là để nhận diện. Tấm plate này có thể dùng để xác định năng lực của thám hiểm gia.

Copper, Iron, Silvel, Gold, Platinum, Mithril, Orichalcum và Adamantite.

Những kim loại này được dùng để xếp hạng mạo hiểm giả, với Copper là thấp nhất, Adamantium là cao nhất. Hạng cao thì có thể chọn việc khó hơn với phần thưởng hấp dẫn hơn. Hệ thống này được lập ra nhằm để phòng tránh những mạo hiểm giả phí mạng vô ích.

Vì chỉ mới đăng kí gần đây, Ainz chỉ có Copper Plate ứng với tân binh, trong người phụ nữ kia có Iron. Kính trọng bề trên là một mánh nhỏ để thuận chèo mát mái trong xã hội.

"Nhưng Ainz-sama, thần không tin nổi là một thứ kim loại mềm oặt như Admantium có thể xứng với Ngài. Họa chăng Ngọc Lục Bảo Linh Hồn, hoặc Hồng Ngọc Vàng hay một trong Kim loại cầu vồng mới hợp hơn. Lũ hạ dân này chẳng biết trời cao đất dày."

Narberal bất chợt nhắc đến các kim loại cao cấp nhất trong YGGDRASIL. Ainz đanh mắt nhìn cô và nhắc nhở.

"Narberal, để an toàn, trong thành phố thì gọi tôi là Momon."

"Tuân lệnh Ngài! Momon-sama!"

"Muốn tôi nhắc lại không? Gọi tôi là Momon."

"T-tôi rất xin lỗi! Momon-sa--n!"

"......Momon-sa-n nghe có hơi ương ương nhỉ? Maah, nếu gọi tôi là Momon quá khó, chí ít hãy gọi là Momon-san. Rõ chưa?"

"Tôi đã hiểu, Momon-san."

Narberal cúi đầu thật sâu khi Ainz tự facepalm.

(Cô ta vẫn chưa hiểu tại sao mình muốn cô ta gọi mình là Momon-san. Đồng đội kém quá...... Maah, chẳng còn lựa chọn nào khác. Cứ để vậy đi.)

"Tôi sẽ giải thích kế hoạch sắp tới."

"Vâng!"

Narberal quỵ một đầu gối và cúi đầu, đấy là tư thế của một thuộc hạ chờ lệnh chủ nhân.

Ainz bối rối không biết làm gì. Có lẽ không sao vì họ đã đóng cửa ra vào, nhưng người ta chắc chắn sẽ đồn đại nếu thấy cảnh này.

(Cái cô này...... tại sao cô ta không hiểu lý do mình kiên quyết bảo cô ta gọi mình là Momon chứ? Mình đã giải thích trước khi tới quán rượu rồi mà......)

Ainz giải thích, trong lòng nửa nhẫn nại.

"Chúng ta sẽ giả trang thành nhà mạo hiểm trong thành phố này. Một lý do là thu thập trí tuệ của các mạo hiểm giả khác của thế giới này, trong số họ chắc sẽ có những kẻ mạnh. Tốt nhất sẽ có những player của YGGDRASIL như tôi. Nếu có thể lấy được các plate cao cấp, ta có thể nhận những công việc chính quy và trí tuệ ta thu được sẽ hữu ích và đáng tin hơn. Nên bước đầu tiên là phải trở thành các mạo hiểm giả thành công."

Sau khi thấy Narberal hiểu được rồi, Ainz tóm tắt nhiệm vụ trước mặt của cô.

"Nhưng có một vấn đề."

Ainz lấy ra một cái túi da và mở nó, đổ những gì bên trong ra bàn tay. Chỉ có một vài đồng xu và tất nhiên là không hề sáng loáng chút nào.

"Chúng ta không có tiền."

Trong cuộc cãi vã vừa nãy, Ainz có vài nguyên do để đền bù bà ta bằng potion, một trong số đó là cậu không tự tin giải quyết các vấn đề về tiền nong. Nếu nói ra không có tiền lúc đó thì sẽ lúng túng biết mấy.

Ainz giảng giải cho Narberal đang bối rối.

"Không, chúng ta có tiền thật, nhưng thứ tôi sở hữu chỉ là đồng vàng của YGGDRASIL và tôi chỉ muốn chúng là biện pháp cuối cùng."

"Tại sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã xác nhận xu YGGDRASIL có giá trị ở đây rồi mà?"

"Đúng là vậy, ở Làng Carne, chúng ta biết rằng một đồng vàng YGGDRASIL...... aah, vàng dùng để trao đổi thương mại gọi là đồng vàng, và một đồng YGGDRASIL trị giá ngang hai đồng vàng. Nhưng nếu chúng ta dùng đồng vàng YGGDRASIL trong thành này, ai mà biết chuyện sẽ kết thúc thế nào. Chúng ta có thể bứt dây động rừng và nếu có player của YGGDRASIL ở đó, chắc chắn chuyện sẽ giống như chúng ta nói lạy ông tôi ở bụi này. Cần phải tránh chuyện đó cho đến khi chúng ta hiểu được thế giới này một cách đầy đủ."

"Player...... những người cùng đẳng cấp với Ainz-sama, những kẻ xấu xa đã tấn công Nazarick trước đây."

Ainz lại nhíu mày vì cách cô ta gọi cậu, nhưng cậu không nói gì bởi lý do cũng như cũ.

"Phải, có nhiều người chúng ta không thể coi thường."

Cậu--Ainz Ooal Gown--đã đạt tới level 100, mức trần trong YGGDRASIL. Không hiếm người chơi đạt tới level max. Hay đúng hơn, phần lớn họ đều ở level 100.

Trong số này, Ainz nghĩ bản thân cậu nằm ở giữa trong chiếu trên. Đây là vì trong game, Ainz tập trung nhai đi nuốt lại các quest phù hợp với Undead và Magic Caster, bỏ qua tăng cường kỹ năng đánh đấm. Tính thêm các trang bị cấp Gods và item trả-tiền-để-đè-người, cậu chắc nằm ở nhóm người bề trên, nhưng không nên quên rằng luôn có núi cao hơn ngoài kia.

Cậu phải phòng tránh bị người chơi khác phát hiện. Có rất nhiều đối thủ Ainz không thể cân nổi.

Player gốc là người, nên đa số họ sẽ giúp con người thế giới này. Nếu các player kiểu này đối đầu với Albedo và những người coi loài người là cặn bã thấp hèn, Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Ngầm Nazarick và mọi người trong Ainz Ooal Gown sẽ thành kẻ thù của nhân loại. Vì nguyên nhân đó mà cậu nghĩ mang Albedo theo sẽ rất nguy hiểm.

(Nhưng mình không hề biết Narberal cũng nghĩ vậy.)

Dẫu cho Ainz không căm ghét con người, cậu cũng không ngần ngại giết họ nếu có thể chạm tay tới mục đích, nhưng cậu sẽ muốn tránh giao tranh với các player khác hơn.

"Nhìn theo cách này, thật đáng thương."

"Cái gì đáng thương?"

"Mất gã đàn ông tên là Nigun quá dễ dàng. Đáng lý hắn đã có thể là một kho báu thông tin, nhưng tôi vô tình giết hắn sau khi hỏi vài câu đơn giản."

Vài chục thành viên của Dương Quang Thánh Điển đã bị bắt tại Làng Carne. Vài trong số chúng chết khi khảo cung và bị dùng làm nguyên liệu cho khả năng đặc biệt triệu hồi Undead của Ainz.

Nhớ lại những bộ óc họ thu được trong tra hỏi, Ainz không khỏi tự giễu.

"Player bình thường...... dễ có vẻ sẽ ủng hộ Pháp Quốc Slein."

Pháp Quốc Slein là một quốc gia tôn giáo, thờ phụng Lục Đại Thần đã giáng thế 600 năm trước.

Theo Dương Quang Thánh Điển, Pháp Quốc Slein tồn tại là để giúp chủng tộc loài người yếu đuối tiêu diệt kẻ khác, những tộc mạnh hơn, điều này sẽ tạo điều kiện để nhân loại phát triển lớn mạnh và thịnh vượng. Bất cứ người chơi nào còn tính người hiển nhiên sẽ đồng thuận với giáo huấn của Pháp Quốc Slein, một quốc gia nỗ lực hướng đến mục đích trên.

Trái với thế giới thực nơi loài người thống trị cao nhất, ở đây họ bị xem là giống nòi yếu nhất.

Con người xây các thành phố lớn ở những đồng bằng, nhưng nội việc sống ở đó đã cho thấy con người mỏng manh dường nào.

Những đồng bằng thoáng rộng là khu vực nguy hiểm. Kẻ thù sẽ dễ dàng phát hiện vì chẳng có chỗ để ẩn nấp. Nguyên nhân họ phải lập nghiệp nơi đây là vì không có mắt nhìn đêm, không có sức mạnh tay chân và thể lực. Bởi yếu ớt, họ không bao giờ có thể xây dựng xã hội, nền văn minh của riêng mình nếu chọn sống ở một nơi khác.

Nhiều chủng tộc khác mạnh mẽ hơn hoặc có văn minh tiên tiến hơn loài người, nhưng chúng không thống trị lục địa. Chúng đối chiến với Bát Dục Vương, những kẻ âm mưu hòng chiếm cứ thế giới từ 500 năm trước, thành ra con người sống sót qua chiến tranh. Nếu không nhờ thế, nhân loại đã bị xóa sổ từ lâu.

Âu cũng là bình thường khi muốn giúp con người trong một thế giới như vậy, và đấy là lý do cậu không ưa gây sự với Pháp Quốc Slein, lòng cậu vẫn còn cảnh giác với các player khác.

"Về tiền bạc, tôi định bán mấy cây kiếm của đám lính Slein cải trang thành kỵ sĩ...... nhưng trước đó, ta cần kiếm việc làm."

"Đã hiểu. Nên ngày mai chúng ta sẽ trở lại guild."

"Phải. Tôi muốn làm một vòng quanh phố để tìm hiểu thêm, nhưng có thể đợi đến khi có chút tiền."

"Đã hiểu. Là một trong các Maid Chiến Đấu, tôi sẽ dốc toàn lực phò trợ."

"Thế à. Vậy trông cậy ở cô, Narberal."

Ainz hài lòng với Narberal khi cô cúi đầu sâu. Cậu kích hoạt ma pháp, niệm lên ảo ảnh và giáp lần nữa.

"Tôi sẽ trinh sát xung quanh, hãy chờ ở đây."

"Xin cho tôi theo chân!"

"Khỏi cần, tôi chỉ định ngó sơ vùng lân cận. Nếu có thể, tôi muốn viếng thăm khu nghĩa trang được đồn đại...... Tôi để cô ở đây là để ngăn ngừa kẻ khác xâm phạm. Đừng mất cảnh giác và hãy chú ý. Chúng ta không nên mắc sai phạm, nhưng vì đây là đất địch, nên hãy thận trọng."

"Tuân lệnh."

"Tôi để việc báo cáo định kỳ cho cô."

Narberal buông tiếng thở dài sau khi Ainz rời phòng.

Rồi cô xoa xoa góc mắt, đôi mắt bén nhạy của cô rũ ườn xuống, trông cô mất hết sinh khí. Đến cả mái tóc đuôi ngựa cũng mềm nhũn và vô hồn.

Nhưng cô vẫn còn nhớ lệnh của Chúa Tể Tối Cao.

Narberal tập trung giác quan, cố thu thêm thông tin về bên ngoài, nhưng vì là Magic Caster, cô không biết mánh khóe của lũ trộm. Để bù đắp, cô dùng một trong các skill cô thông thạo.

〈Rabbit's Ear〉[Tai Thỏ]

Sau khi chú thuật kích hoạt, một cặp tai thỏ dễ thương nhô ra từ đỉnh đầu Narberal. Đôi tai rung rinh như lắng nghe âm thanh quanh cô.

Đây là một trong 3 ma pháp được người chơi YGGDRASIL gọi là Ma Pháp Thỏ. Các chú thuật khác là 〈Rabbit's Foot〉, giúp tăng chỉ số may mắn, và 〈Bunny Tail〉, khiêu khích nhẹ đối thủ về phía Caster. Diện mạo của player nữ sẽ thay đổi nếu cả 3 được gọi lên đồng thời, khiến ma pháp này cực phổ biến. Nhưng vì chẳng cần hai cái kia, Narberal không dùng.

Phần lớn ma pháp của Narberal dành cho combat, nhưng cái này là một trong số vài ngoại lệ.

Sau khi nghe ngóng xung quanh và chắc chắn là an toàn, cô niệm ma pháp 〈Message〉. Tức thì, một giọng nữ êm ngọt vọng lên trong đầu Narberal. Cứ như bên kia đã chờ đợi cuộc gọi của cô vậy.

"Narberal Gamma, ngươi có gì báo cáo à?"

"Vâng, đây là báo cáo định kỳ."

Ngay bây giờ, Narberal đang nói chuyện với Tổng Quản của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Ngầm Nazarick, Albedo. Sau khi thông báo mọi việc, cuối cùng Narberal nói đến thông tin mà đầu dây kia muốn nghe.

"Ainz-sama có nhắc đến Albedo-sama, nói rằng "ta không tin tưởng ai nhiều đến thế như cô ấy"."

"Kufu-!"

Một tiếng rú phấn khích kì cục vang vọng trong tâm trí Narberal.

"Tốt lắm. Tốt lắm. Narberal là cô bé ngoan đó! Cứ tiếp tục quảng cáo ta như thế! Đây là lệnh từ Tổng Quản của Narzarick!"

Trên đầu Narberal mọc vài dấu hỏi, "Thứ này có đáng để ra lệnh vậy không?". Bình tĩnh suy xét, đây là cuộc thi định đoạt ai sẽ phục vụ Overlord. Do đó, một lệnh như thế là hoàn toàn tự nhiên.

Trong lúc Narberal trầm ngâm, giọng hứng khởi của Albedo lại cất lên.

"Trong khi Shalltear vắng mặt vì nhiệm vụ, ta sẽ sử dụng cơ hội này để từ tốn rút ngắn khoảng cách giữa ta và Ainz-sama! Có thể đó là một pháo đài kiên cố khó mà chinh phục, nhưng tấn công nhiều đợt thì rốt cuộc thành cũng đổ sau khi có cứ điểm đầu tiên! Khi ngày vinh quang tới, Shalltear sẽ rơi lệ vì hối tiếc!"

Tiếng kêu hân hoan của Albedo khiến Narberal chau mày. Đến cả Narberal cũng thấy khó chịu trước âm thanh khích động vậy.

Trong chất giọng mừng rỡ và nhảy chân sáo, Albedo huyên thuyên cô định làm gì tiếp theo và chuyện sẽ xảy ra thế nào. Bất chợt cô trầm giọng hỏi.

"Tại sao tất cả các người đều giúp ta? Lý do nào ngươi chọn ta thay vì Shalltear? Có điều gì các ngươi mong muốn sao?"

"Một câu hỏi đơn giản. Nếu Ngài hỏi tôi người hợp hơn để ngồi kế bên Ainz-sama, là Shalltear-sama hay Albedo-sama, rõ ràng tôi sẽ trả lời Albedo-sama."

"Kufu-! Tuyệt vời. Ta không nghĩ ngươi lại là người nghĩ đến tương lai Nazarick, rất ấn tượng."

"Và Yuri-nee-san không hòa thuận với Shalltear-sama lắm."

"Aah, Yuri Alpha à. Hèn gì...... đúng thật. Những người còn lại cũng trong phe ta chứ?"

Không chỉ đội phó Yuri-Alpha, các đồng đội còn lại cũng hiện lên trong đầu Narberal.

"Điều đấy không chắc chắn. Lupusregina về phe Albedo-sama, nhưng Solution thì theo Shalltear. Entoma và CZ thì chưa biết, có lẽ là trung lập."

"Có cách nào chiêu dụ Solution không?"

"Sẽ rất khó, vì sở thích cô ấy giống Shalltear-sama."

"Aah, vậy sao...... Đúng là một thú vui thấp kém."

Narberal đồng ý với Albedo, cô không thể hiểu niềm vui của Solution Epsilon và nghiêng đầu thắc mắc. Trừ một người ra, mọi con người khác là bịch rác hạ đẳng, nhưng cô không thích thú việc hành hạ họ. Song cô có thể giết họ nếu họ ngáng đường cô, và từ bỏ phong cách làm việc để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cô không chủ ý giết người.

"Chẳng còn cách nào khác. Nhanh chóng kéo các cô gái khác vào phe ta mau. Trước hết là Entoma và CZ."

"Không thành vấn đề. Solution và Entoma thích coi con người là thức ăn. Nếu khiến Entoma ủng hộ Albedo-sama, Solution có thể sẽ thành đồng minh chúng ta."

"Ngươi nói đúng...... Ta hiểu rồi. Đổi chủ đề nào...... Ngài Ainz-sama yêu dấu của ta có làm gì khác không, ngươi hãy kể chi tiết được không?"

"Vâng, như Ngài bảo."

Liên lạc định kỳ với Albedo rất sống động--khi Albedo hay biết Ainz và Narberal đang ngủ cùng phòng, cô ấy thốt lên một tiếng kinh dị, ầm ĩ--nó phá hoại đến độ họ phải niệm lại 〈Message〉 4 lần. Điều đó sẽ khiến Ainz thấy phát cáu khi cậu về, nhưng đấy là câu chuyện khác.

Phần 3

Cảm giác cứ như không khí đã nhuộm màu, khi Verita khịt mũi ngửi vài lần như chó.

Cô không hề nhầm lẫn rằng không khí thoang thoảng mùi cây xanh. Mùi này là do trồng những loại thuốc và thảo mộc vô danh. Chính cái mùi này cũng báo cô biết là mình đã đến nơi.

Verita tiếp tục đi tới khu vực phía trước, nơi đó thậm chí còn hăng mùi hơn. Sau khi cẩn trọng quan sát xung quanh, cô đến trước tòa nhà to nhất.

Thiết kế các ngôi nhà khác đều là cửa hiệu đằng trước, xưởng làm việc phía sau, riêng nhà này thì khác. Cả công trình được xây dựng chỉ để làm khu lao động, không có cửa hàng phía trước.

Dựa vào những chữ ghi trên tấm bảng gỗ treo trước cửa và dấu hiệu bên ngoài, đúng là chỗ này rồi.

Cái chuông cửa reng to đến kinh hoàng khi cô đẩy cửa vào.

Cô đặt chân vào một căn sảnh có lẽ là nơi đón khách, với 2 băng ghế đặt đối diện ở giữa. Kệ sách áp trên tường và cây cảnh đặt các góc tường.

Lúc bước vào, Verita được chào đón.

"Chào mừng quý khách!"

Giọng nam, nhưng còn quá trẻ.

Cô nhìn quanh và thấy một thiếu niên mặc đồ công nhân rách rưới vấy đầy nhựa cây, bốc ra mùi hăng hắc.

Nửa mặt bị mái tóc hoe dài che khuất, nên khó để đoán tuổi. Nhưng xét theo chiều cao và chất giọng, hẳn là còn dậy thì.

Có thể đó là một thiếu niên, nhưng Verita vẫn có thể biết tên cậu. Ngoài bà cậu ra, cậu là một trong số ít người nổi danh ở Eae Rantel này bởi tài năng của mình.

"......Nfirea Bareare-san?"

"Vâng, là tôi đây."

Cậu trai đó--Nfirea gật đầu và hỏi.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Verita lấy ra một mẩu giấy gấp đôi được ông chủ quán rượu giao cho rồi trao cho cậu khi cậu lại gần cô.

Nfirea lập tức mở ra và đọc nội dung.

"Cái này...... tôi hiểu rồi. Cô có thể vui lòng cho tôi xem chai thuốc được không?"

Nfirea nhận potion từ Verita rồi cầm lên ngang tầm mắt, dầu mắt cậu bị tóc che mất.

Bầu khí thay đổi hẳn.

Khi Nfirea vuốt tóc sang bên, khuôn mặt rất dễ thương của cậu lộ ra. Chắc nhiều cô gái sẽ đổ vì cậu sau này.

Song mặc cho cặp mắt sắc bén, chất con nít vẫn vương vấn trên mặt cậu. Nhìn cách cậu nói, khó mà tưởng nổi đôi mắt cậu có thể tinh vậy, vì chúng toát ra sự hưng phấn khôn cùng. Nfirea lắc chai thuốc vài lần rồi gật đầu.

"Xin lỗi, nói chuyện ở đây không tiện lắm, chúng ta có thể đổi chỗ khác không?"

Verita đồng ý và theo Nfirea vào một căn phòng bừa bộn. Tuy nhiên, cô chỉ có thể nghĩ vậy vì cô không có kiến thức chuyên môn.

Trên bàn là bình thót cổ, ống nghiệm, dụng cụ chưng cất, cối giã, cốc đáy bằng, đèn cồn, cân, nhiều bình hũ kì quái và vân vân. Ngăn kệ trên tường chất đầy thảo mộc và khoáng vật.

Một mùi hăng nặng, độc nhất vô nhị thoang thoảng khắp phòng, khiến người ta thấy rất có hại cho cơ thể.

Người trong phòng liếc qua hai vị khách bất chợt.

Đó là một phụ nữ với mái tóc trắng xóa chấm vai, hai bàn tay và mặt đầy nếp nhăn. Áo khoác ngoài của bà còn dính vết xanh hơn cả Nfirea, làm mùi cỏ tỏa ra nồng nặc. Nfirea gọi bà già khi cậu vào phòng.

"Obaa-chan!"

"Gì thế, không cần to tiếng thế đâu, bà vẫn nghe được mà. Tai bà còn tốt chán."

Nfirea chỉ có một người bà duy nhất, cũng là Dược Sư cao tay nhất thành này, Lizzie Bareare.

"Nhìn nè bà ơi."

Nhận chai potion Nfirea đưa cho, ánh mắt trừng trừng của Lizzie khiến Verita lạnh gáy, như thể cô đang đối mặt với một cao thủ lão làng.

Nói không ngoa chút nào. Dược Sư phải sử dụng ma pháp khi tạo thuốc, càng nổi tiếng bao nhiêu, cấp độ chú thuật họ có thể dùng càng cao bấy nhiêu. Vì vậy mà Lizzie, Dược Sư giỏi nhất Eae Rantel, mạnh hơn Verita.

"Thứ này...... potion huyền thoại...... cô mang tới đây à? Không, có lẽ nào là...... Thần Huyết? Oi, cái này là gì thế?"

"Eh?"

Verito tròn mắt há hốc mồm. Đấy là cái tôi muốn hỏi mà, cô nghĩ thế.

"Không thể nào...... một thứ thế này có thể tồn tại. Cô lấy nó ở đâu? Từ di tích à?"

"Eh? Ah, không, là......"

"Con gái con lứa gì mà chậm thế. Cứ trả lời câu hỏi của ta đi, cô lấy nó ở đâu! Cô ăn cắp nó à? Hm?"

Đôi vai Verita run rẩy vì sốc. Cô không làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy như mình bị giáo huấn.

"......Obaa-chan, đừng làm cô ấy sợ."

"......Cháu nói gì thế Nfirea. Bà không dọa cô ấy...... đúng không?"

Không, bà có đấy. Verita muốn nói, nhưng nuốt xuống rồi kể lại câu chuyện làm thế nào cô có được chai potion này.

"Ah, etto, ai đó đền cho tôi bằng cái này."

"......Haa?" Mắt Lizzie nghiêm lại. "Cô nói......"

"Chờ đã Obaa-chan. Cho tôi xin phép, Verita-san, ai đã đưa nó cho cô? Và tại sao?"

Được Nfirea cứu nguy, Verita đơn giản tường trình lại rằng cô nhận được từ một người mặc giáp kín toàn thân. Nếp nhăn của Lizzie sâu thêm sau khi nghe xong.

"......Cô có biết có 3 loại potion không?"

Chẳng đợi Verita có cơ hội trả lời, Lizzie tiếp tục.

"Loại đầu tiên là chỉ dùng thảo mộc. Loại này có hiệu ứng chậm và chỉ đơn thuần tăng khả năng cơ bản của con người. Tác dụng của nó nhỏ nhưng giá rẻ. Loại thứ hai làm từ thảo mộc kết hợp ma thuật. Cái này có hiệu quả nhanh hơn loại đầu, nhưng cũng phải cần có thời gian. Nếu có thời gian trong trận đấu, hầu hết mạo hiểm giả sẽ dùng loại này để hồi máu. Và cuối cùng là potion tạo hoàn toàn từ ma thuật. Bằng cách tiêm mana vào dung dịch giả kim. Tác dụng tức thời, nhưng sẽ rất đắt. Giờ cô mang tới loại potion nào nhỉ? Ta không thể thấy bất cứ cây cỏ nào bên trong, nên chắc là loại làm từ ma thuật. Nhưng--"

Lizze bốc một chai chứa chất lỏng xanh lam và đưa tới trước mắt Verita.

"Đây là potion hồi máu cơ bản. Thấy màu khác nhau không? Trong quá trình điều chế thì chúng luôn mang màu xanh, nhưng của cô lại màu đỏ. Nghĩa là cách thức chế tạo của nó khác với potion hồi máu bình thường. Nói tóm lại, cái này cực kỳ hiếm có và có thể tạo một cuộc cách mạng trong điều chế potion...... có lẽ hơi khó hiểu với cô để hiểu."

Sau khi thuyết giảng xong, Lizzie kích hoạt ma pháp.

〈Appraisal Magic Item〉

〈Detect Enchantment〉

Lizzie dùng hai phép và nét mặt bà lập tức hóa thành kinh ngạc và điên cuồng.

"Kukuku......Fuhahaha!"

......Tiếng cười man rợ vỡ òa trong căn phòng tí hon. Lizzie chậm rãi ngẩng đầu, hé ra khóe môi cười điên dại và khiếp đảm. Verita sốc trước sự thay đổi đột ngột của Lizzie và á khẩu, cô thậm chí còn không nhúc nhích một ngón tay.

"Kukuku! Đúng y như bà nghĩ! Nhìn cái potion này cho kỹ nhé, Nfirea! Đây là dạng tối cao của potion! Ngay đây này! Dược Sư chúng ta, Giả Kim Thuật Sư và tất cả những kẻ có liên quan tới chế tạo thần dược đều không thể chạm tới nấc thang lý tưởng này dù có tốn thời gian nghiên cứu dài không biết bao lâu!"

Gò má Lizzie đỏ bừng bởi phấn khích tột độ và hơi thở bà phờ phạc bởi cứ thở hổn hển không ngưng. Không chịu rời tay, bà đưa chai thuốc tới trước mặt Nfirea.

"Potion sẽ thoái hóa. Phải không?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi."

So với sự sung sướng của Lizzie, giọng Nfirea trầm tĩnh hơn nhưng Verita để ý thấy thoáng hân hoan hiện trên nét mặt cậu.

Cô không biết tại sao hai người họ kích động thế, song cô cảm giác mình bị kéo vào một sự kiện không hề nhỏ. Chai thuốc cô mang theo khiến Dược Sư bậc nhất phải hóa rồ.

"Potion được tạo bằng mỗi pháp thuật cần phải dùng dung dịch giả kim. Các dung dịch này lại được làm từ khoáng vật trước khi chúng bị chuyển hóa bởi giả kim thuật, nên hiển nhiên chúng sẽ xuống cấp dần theo thời gian! Vì lý do đó mà chúng ta cần phải niệm phép 〈Preservation〉."

Lúc này, Lizzie ngưng rồi kết luận. "Người ta làm thế từ trước đến thời khắc này".

Verita hơi hiểu ra lời của Lizzie và chăm chú nhìn thứ dịch đỏ kia trong kinh ngạc.

"Chai thuốc này! Potion này! Potion đỏ này! Không hề thoái hóa dù không hề có ma pháp bảo quản, đây là potion hoàn hảo! Chưa có ai làm được thế này trước đây! Tương truyền, thần dược chữa thương chân chính là máu của thần."

Lizzie lắc lắc chai thuốc trong tay, thứ chất lỏng màu đỏ sáng ngời đó xoáy cuộn ở bên trong.

"Dĩ nhiên, đó chỉ là truyền thuyết. Giữa các Dược Sư có một trò đùa là Thần Huyết có màu xanh lam."

Một chút sau, Lizzie nhìn vào potion đang lắc lư trong cánh tay run rẩy của bà.

"Đây có thể là Thần Huyết thực sự!"

Một Lizzie đang hổn ha hổn hển, một Nfirea đang vỗ lưng không ngừng cho bà, một Verita đứng sững. Khoảng yên lặng cuối cùng bị Lizzie phá tan.

"......Cô tới để tìm hiểu hiệu quả của potion này phải không? Nó ngang với ma pháp hồi máu bậc hai. Chưa tính độ hiếm và các giá trị vô hình, giá của nó là 8 đồng vàng. Tiện thể, nếu tính thêm các giá trị vô hình đó, giá của nó cao đến nỗi mất mạng cũng đáng."

Cả cơ thể Verita run cầm cập.

Chỉ nội các giá trị và hiệu quả của nó đã rất cao so với một mạo hiểm giả cấp Iron như Verita. Vấn đề là các trị giá vô hình đó, chúng khiến cả Lizzie cũng phải canh chừng có đối thủ đến ăn cắp nó.

Nhưng vẫn còn bao thắc mắc lẩn quẩn trong tim cô. Tại sao gã đàn ông mặc giáp toàn người đó lại tặng cô chai potion này quá dễ như thế? Và ai ở dưới đống giáp đó?

Lúc vô số câu hỏi dâng lên trong đầu cô, Lizzie hỏi.

"Cô muốn bán nó cho chúng tôi không? Ta sẽ cho cô giá hời, 32 đồng vàng được không?"

Đôi mắt Verita lại càng trợn tròn.

Cái giá đưa ra thật ngạc nhiên cho Verita. Nếu không phung phí, chừng đó đủ nuôi 3 gia đình trong 3 năm.

Verita chần chừ, cô biết potion này có giá trị phi thường, nhưng liệu bán nó bây giờ với giá 32 đồng vàng có đúng là tốt nhất không? Cơ hội có lại một chai khác như thế rất mong manh.

Mà liệu cô có còn sống để quay về nếu từ chối?

Quan sát Verita lưỡng lự, Lizzie lắc đầu và đề nghị một kế hoạch khác--

Phần 4

Sáng hôm sau, Ainz, giờ cậu tự gọi là Momon, mở cửa guild. Sau khi vào tòa nhà, cậu thấy bàn tiếp tân với 3 người phụ nữ tươi cười tiếp đón mạo hiểm giả. Có những chiến binh vận giáp kín người, lanh lợi cúi đầu nhìn người khác, có những kẻ mặc giáp nhẹ, hay mặc trang phục giống thầy tu gắn thêm nhiều ký hiệu tôn giáo...... và các Magic Caster khoác áo dài cầm trượng.

Có một cánh cửa to bên trái và một bảng thông báo ở bên phải. Hôm qua cậu không thấy chúng, nhưng có vài mảnh giấy da dán trên đó và các nhà thám hiểm đang bàn tán phía trước nó.

Cảm giác khó chịu vì khung cảnh và các tờ giấy, Ainz đi lại chỗ bàn tiếp tân.

Nhiều người nhìn vào Copper Plate trên cổ Ainz và cậu có thể cảm thấy họ trố mắt nhìn cả người cậu, giống với bầu không khí ở quán rượu hôm qua.

Ainz liếc nhìn các nhà thám hiểm. Mề đay trên cổ họ là Silver, Gold, không có Copper nào. Thấy có hơi lạc lõng, Ainz bước tới quầy.

Một nhóm mạo hiểm giả vừa đi khỏi, nên có một nữ tiếp viên rãnh rỗi. Sau khi tới chỗ cô, cậu hỏi.

"Xin lỗi, tôi đang tìm một công việc."

"Nếu vậy, anh vui lòng chọn một mảnh giấy đằng kia và mang lại đây."

Ainz gật đầu ra chiều hiểu, trong khi thấy như thể tuyến mồ hôi của mình hoạt động lại. Cậu đến trước bảng cáo thị có những mảnh giấy. Ainz lướt qua một lần rồi gật đầu mạnh.

Um, mình không đọc được.

Một trong các quy tắc ở thế giới này là giao tiếp nói sẽ được thông dịch, nhưng có vẻ chữ viết thì không.

Lần trước khi đến guild, cậu được một trong các nữ tiếp viên giúp đỡ và ngây thơ tin rằng lần này cũng sẽ thế. Cậu như muốn thở dài hay lăn ra sàn, nhưng không, cậu đứng vững được. Biết ơn những đổi thay nhờ có cơ thể này, Ainz vắt óc.

Tỉ lệ biết chữ không phải cao, song vẫn ngượng nếu người thấy biết cậu không biết đọc, có thể họ sẽ khinh thường cậu.

Ainz đã giao hết công cụ giải mã chữ cho Sebastian và không hề học bất cứ ma pháp nào như thế lúc ở YGGDRASIL. Cậu dùng scroll thay vì thứ ma pháp có vẻ vô dụng đó.

Không chuẩn bị bất cứ cái gì dẫu chẳng biết đọc ngôn ngữ của thế giới này, cậu thật đần, nhưng bây giờ thì đã quá muộn và hối tiếc không thay đổi được gì.

Narberal cũng không đọc được nốt, nên chẳng còn cách nào khác.

Tuy trong đầu đầy suy nghĩ tiêu cực, cậu vẫn nên loại bỏ các thái độ đáng xấu hổ với tư cách là Chúa Tể Tối Cao của Nazarick.

Sắp xếp tâm trí xong, Ainz lột một tấm giấy và quay lại bàn đón khách.

"Tôi muốn nhận việc này."

Cô tiếp viên trông bối rối bởi tờ giấy đặt trước mình và gặng cười.

"Tôi rất tiếc, nhưng công việc này chỉ dành cho thám hiểm gia cấp Mithril......"

"Tôi biết, chính vì vậy mà tôi chọn nó."

Nghe giọng nói bình tĩnh và quyết đoán của Ainz, khuôn mặt nữ tiếp viên ngạc nhiên.

"Eh, ano......"

"Tôi mong được nhận việc này."

"Eh? Ah, không, dù anh có yêu cầu, quy định và điều kiện vẫn......"

"Các quy tắc đều ngu xuẩn. Tôi không sẵn lòng lặp đi lặp lại những nhiệm vụ giản đơn trước khi tôi đủ tư cách để thăng cấp."

"Nhưng nếu việc thất bại, nhiều người sẽ mất mạng."

Giọng nói như đinh đóng cột của cô ta được chống lưng bởi hệ thống đánh giá của guild kết hợp nỗ lực của vô vàn mạo hiểm giả.

"Hum."

Sau khi thấy vẻ khinh khỉnh trong lời nói của Ainz, các nhà mạo hiểm và tiếp viên trở nên xa lánh rõ rệt. Tên lính mới này đang đùa với sự tôn trọng luật lệ của họ. Ainz thấy họ có thái độ vậy cũng là chuyện thường tình.

Thân thể của Ainz, một Undead, không có khả năng thấy ngứa ngáy hay đau đớn, tuy vậy vết tích của Suzu Kisatoru khiến Ainz vô cùng muốn cúi đầu và xin lỗi.

Suzu Kisatoru ghét những người "hoàn toàn phủ nhận đề nghị của người khác dù bản thân chẳng biết cóc khô gì", "người không có lòng đồng cảm".

Hiện tại Ainz đang cư xử như vế sau, cậu thật lòng muốn ai đó đánh cậu cho tỉnh ra.

Song, Ainz không được phép chùn bước. Tuy nghĩ rằng mình nên bớt gay gắt, cậu vẫn phải đạt tới một kết quả hợp với mình hơn, nên Ainz kìm nén sát chiêu của cậu.

"Người sau tôi là đồng đội tôi, Narbe. Cô ấy là Ma Pháp Sư cấp 3."

Mặc cho không khí căng thẳng, ai ai cũng mắt kinh ngạc nhìn Narberal. Trong thế giới này, Magic Caster ở cấp 3 được coi là có trình độ bậc thầy.

Có thật không vậy? Cặp mắt mọi người đổ dồn lên Ainz và bộ giáp chỉ vua chúa mới có, nghi ngờ sự thật của lời cậu nói.

Trang bị và năng lực của mạo hiểm giả đi cùng với nhau: năng lực càng cao, trang bị sẽ càng tốt. Với đồng đội nữ cùng bộ giáp hoàng gia, Ainz rất có sức thuyết phục.

Để ý thấy cách người ta nhìn đã thay đổi, Ainz tự động viên trong tim và quyết định bồi một cú nữa trong khi tình thế còn có lợi.

"Còn tôi, tôi là một chiến binh sánh ngang sức mạnh của Narbe. Tôi có thể chắc chắn công việc ở mức độ này chỉ như dạo chơi trong vườn đối với chúng tôi."

So với vừa nãy, sự ngạc nhiên của nữ tiếp viên và mạo hiểm giả quanh cậu đã ít hơn. Ainz thấy được ánh mắt nhìn cậu đang đổi dần.

"Chúng tôi không muốn làm những nhà thám hiểm chỉ biết nhận nhiệm dễ và kiếm vài đồng cắc. Tôi muốn chinh phục những nhiệm vụ cao cấp. Nếu cô muốn thấy kỹ năng, chúng tôi sẽ cho cô thấy. Cô có thể cho chúng tôi nhận việc này được không?"

Sự thù địch khi nãy dần dần nguôi đi, thay bằng bầu khí "Cậu ta nói đúng", "Vậy à". Các mạo hiểm giả chú trọng sức mạnh hiểu ý của Ainz.

Nhưng cô tiếp viên thì lại khác.

"......Tôi chân thành xin lỗi, tôi không thể để anh chị nhận việc này bởi vì các quy tắc."

Hình ảnh cô ta cúi đầu xin lỗi làm Ainz mở cờ trong bụng.

"Vậy thì không thể khác được rồi...... Tôi đã quá gượng ép, xin lỗi."

Ainz hơi cúi đầu và xin thứ lỗi.

"Vui lòng tìm giúp tôi công việc khó nhất ở cấp Copper. Có cái này ngoài những cái trên bảng không?"

"Ah, tôi hiểu rồi. Có vài việc khác."

Nữ tiếp viên đứng dậy và ngay khi Ainz đang lưng chừng nước mắt mừng rỡ chiến thắng toàn diện, tai cậu nghe thấy giọng một người đàn ông.

"Cậu có muốn giúp công việc của chúng tôi không?"

"Ah?"

Cậu không khỏi gầm gừ đe dọa. Lúc Ainz quay sang, định dàn xếp ổn thỏa, cậu thấy một nhóm 4 mạo hiểm giả với Silver Plate lấp lánh trên cổ.

Ainz than phiền trong tim--Mình chỉ vừa tới nơi thôi mà......--và xoay người sang đối mặt họ.

"Công việc...... Có đáng giá không......?"

"U-m. Chúng tôi nghĩ là nó xứng đáng."

Người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh trả lời. Anh ta mặc giáp lưới xích--vô số chuỗi vòng kết lại thành lưới, được mang ở trên một lớp giáp da hay áo sơ mi mắt lưới--một người đàn ông hệt như chiến binh.

Có nên nhập đội tên này và làm việc cùng nhau không? Cậu đáng lý phải quyết định ngay sau khi nghe họ đề nghị, nhưng cậu đời nào còn cơ hội để biết cô tiếp tân có sẵn lòng giúp cậu chọn việc.

Mặt khác, bắt tay với họ sẽ cho phép cậu xây dựng mối quan hệ với họ và mang lại thông Ainz tìm kiếm.

Ainz chầm chậm gật đầu.

"Vì tôi đang tìm kiếm những việc thú vị, hãy cùng cố gắng nhé. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi đó là công việc gì."

Nghe câu trả lời của cậu, người đàn ông đó yêu cầu tiếp viên chuẩn bị một phòng cho họ.

Nơi này giống phòng họp, với một cái bàn gỗ ở giữa và ghế xếp quanh. Họ ngồi kế bên nhau ở ghế phía trong.

"Jaa, cậu ngồi đó được không?"

Ainz ngồi xuống theo yêu cầu và Narberal lặng lẽ ngồi cạnh cậu.

Những người đàn ông đó trông khá trẻ tuổi, thậm chí chưa tới 20, nhưng không có nét trẻ con nào; cảm giác họ già trước tuổi thì đúng hơn.

Có vẻ họ ngồi ngẫu nhiên, nhưng tư thế của họ cho phép họ rút vũ khí lập tức.

Phải chăng đấy là hành động vô thức, hay thói quen bắt buộc bởi vô số lần vào sinh ra tử.

"Trước khi nói về việc làm, hãy giới thiệu một chút nào."

Anh chàng trông giống chiến binh nói thay phần mọi người.

Ngoại hình gồm tóc vàng và mắt xanh, tất cả là những đặc điểm phổ thông trong Vương Quốc, trong khi cái mặt tầm thường lại thân thiện.

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Peter Mork, thủ lĩnh guild 『Tất Hắc Kiếm』. Đây là Ranger[ biệt kích] của team chúng tôi, Lukeluther Volve."

Anh chàng tóc vàng hoe mặc giáp da gật đầu chào. Đôi mắt nâu, bị lác, rất vui vẻ và tứ chi dài mảnh khảnh khiến anh trông như một con nhện. Nhưng cơ thể ốm o đó là kết quả quá trình loại trừ toàn bộ mỡ.

"Tiếp đến là Magic Caster của chúng tôi, chiến lược gia của team. Ninya--『Spell Caster』."

"Xin chiếu cố."

Cậu ta là người trẻ nhất trong đám. Cậu gật đầu, trông cậu đã đến tuổi với mái tóc nâu và đôi mắt lam, nhưng nụ cười trên mặt có nét trẻ thơ.

Không giống những nước da rám nắng của đồng đội, da cậu nhợt hơn và mặt nhìn đẹp nhất nhóm. Chẳng phải là kiểu đẹp trai, mà là nữ tính. So với những anh chàng khác, giọng cậu cao hơn một cung.

Tuy nhiên gương mặt mỉm cười của cậu lại giống chiếc mặt nạ, không khác gì giả mạo.

Về quần áo, trong khi đồng đội vận giáp, cậu chỉ mặc áo da. Nếu ai đó nhìn xuống dưới bàn, vô số item lạ hoắc treo lủng lẳng trên nịt cậu, kể cả những chai có hình thù quái đản và các món đồ gỗ lạ lùng.

Nên gác danh hiệu Thuật Sư sang bên, vì cậu giống Ainz hơn, một Magic Caster chuyên ma pháp mạnh.

"......Peter, anh có thể đừng dùng cái biệt danh xấu hổ đó của tôi khi giới thiệu được không?"

"Eh? Nhưng ngầu thế mà."

"Cậu có biệt danh à?"

Ainz hỏi vì không rõ điều gì đang xảy ra và Lukeluther giải thích.

"Cậu ta có năng khiếu bẩm sinh, một Magic Caster thiên tài nổi tiếng."

"Hou."

Ainz thấy ấn tượng và thở dài; 'Năng khiếu bẩm sinh' là thông tin cậu có được sau khi tra tấn 3 thành viên Dương Quang Thánh Điển đến chết, và cậu rất mừng khi có một mẫu vật sống trước mắt mình thế này.

Narberal chỉ cười khỉnh một tiếng, nhưng may là đằng kia không nghe thấy nên Ainz nhẹ nhõm. Trong cuộc đàm phán, một hành động kì quặc của cấp dưới bất tài sẽ ảnh hưởng tâm trạng của boss, và Ainz có chút cáu giận bởi điều đó. Song nổi xung đánh đấm lúc này thì không hay, do đó Ainz giữ bình tĩnh.

"Không có gì ấn tượng đâu. Chỉ là ngẫu nhiên năng khiếu của tôi thuộc về hệ thống đó."

"Hohou."

Giờ Ainz còn thích thú hơn. Cậu nhoài người tới trước và lắng nghe kỹ càng.

'Năng khiếu bẩm sinh' giống như võ thuật, chúng là những đặc kỹ chỉ thuộc về thế giới này, và không tồn tại trong YGGDRASIL. Có khoảng 1 đến 200 người sở hữu năng lực đặc biệt đó. Một tài năng thiên bẩm thì không hiếm, nhưng đặc kỹ thì thiên biến vạn hóa. Có những loại mạnh và yếu, cùng nhiều biến thể khác.

Như dự đoán thời tiết hôm sau với độ chính xác 70%, cường hóa quái vật được triệu hồi, khả năng gặt hái mùa màng sớm hơn vài ngày, dùng ma pháp của loài rồng từng tồn tại trong quá khứ, v.v

Vì sức mạnh này được định sẵn từ lúc sinh ra, không cách nào để thay đổi hay chọn lựa. Có nhiều trường hợp người ta không tận dụng triệt để sức mạnh đó. Chẳng hạn, một tài năng thiên bẩm có thể tăng sức phá hoại của ma pháp, thì nếu người đó không dùng được ma pháp, chẳng khác gì vứt vàng qua cửa sổ.

Chỉ vài kẻ may mắn có thể sử dụng tài năng bẩm sinh đến tột cùng. Ngoài những ai có talent(ND - tài năng bẩm sinh) mạnh mẽ, hiếm khi thứ tài năng đó quyết định cả cuộc đời con người.

Chứng minh luận điểm này là chiến binh như Gazeff Stronoff, ông ta không có tài năng thiên bẩm.

Những ai có talent thiên hướng về chiến đấu thì thường chọn nghề là mạo hiểm giả. Chính vì thế có thể tìm thấy nhiều người có tài năng thiên bẩm giữa họ. Anh chàng sở hữu năng lực trời phú trước mặt cậu ngẫu nhiên là một người có thể dùng toàn bộ vốn liếng của mình.

"Tôi nghĩ tài năng Magic Caster của cậu giúp cậu học niệm chú chỉ trong 4 năm thay vì 8 năm như thông tục nhỉ? Tôi không phải Magic Caster nên không rõ là nó tuyệt đến mức nào."

Vì ở class liên quan tới ma thuật, Ainz rất tò mò và ham muốn tìm hiểu thông tin này. Thu thập được những năng lực không tồn tại trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Ngầm Nazarick sẽ có lợi cho guild cậu. Nếu có cách để đánh cắp chúng thì có tạo thêm kẻ thù với cậu cũng đáng.

Khả năng cắt ngắn thời gian học ma pháp có thể là một loại ma pháp đẳng cấp vượt trội, 〈Wish Upon A Star〉.

Hai người họ tiếp tục tán gẫu, chẳng để tâm đến ánh mắt sắc lẹm như dao của Ainz phóng ra từ dưới chiếc mũ giáp.

"......Tôi may mắn vì có được năng lực này từ lúc sinh ra, nó cho tôi bước khởi đầu của giấc mơ. Nếu không có nó, có lẽ tôi chỉ là một thường dân sống cả đời lam lũ."

Giọng cậu ta trầm mặc, đượm buồn và nặng nề. Peter cố gắng thay đổi bầu tâm trạng và nói với tông giọng khác.

"Nói gì thì nói, cậu là một talent thiên phú trong thành phố này."

"Nhưng có người khác còn nổi tiếng hơn tôi cơ mà."

"Thủ lĩnh guild Thanh Hồng Hoa?"

"Người đó cũng nổi tiếng, nhưng tôi đang nói trong thành phố này."

"Ý cậu là Bereare-shi đúng không!"

Cái tên ấy thốt lên bởi người đàn ông cuối cùng chưa tự giới thiệu. Ainz thấy hứng thú liền hỏi.

"......Người đó có tài năng gì?"

Bốn người họ ngạc nhiên, chắc là to chuyện rồi đây.

Ainz sơ suất bởi tính tò mò và mong muốn muốn thâu nạp năng lực đó, đồng thực tăng cường sức mạnh của Nazarick. Cậu hối hận, tự nhủ là có thể sửa chữa sai sót ở mức độ này. Nhưng trước khi Ainz kịp giải thích, bên kia đã đưa ra kết luận trước.

"Hèn gì, cậu mang áo giáp bóng bẩy và một mỹ nhân bên cạnh thế kia. Chẳng trách chúng tôi không biết gì về cậu, vì cậu không ở đây phải không?"

Phản hồi ấy giúp ích biết bao, Ainz không khỏi gật đầu.

"Phải, anh nói đúng. Chúng tôi chỉ mới đến đây ngày hôm qua."

"Aah. Vậy là cậu không biết? Anh ta là một người nổi danh ở thành này, nhưng hình như tên tuổi anh ta chưa lan tới nơi khác nhỉ?"

"Ừ, tôi chưa bao giờ nghe tới anh ta. Phiền anh nói tôi nghe được không?"

"Tên anh ta là Nfirea Bareare, cháu một Dược Sư tiếng tăm. Talent của anh ta là dùng được bất cứ magic item nào. Không chỉ scroll từ hệ thống phép thuật khác, mà cả item chỉ thuộc về những chủng tộc ngoài loài người. Item độc quyền hoàng gia chắc cũng được luôn ấy chứ."

"......Hou."

Ainz gắng kìm sự rúng động trong giọng mình rồi thở ra.

Anh ta có thể dùng tài năng mình đến mức đấy cơ à? Staff of Ainz Ooal Gown--được tạo từ những điều kiện đặc biệt, nó là item chỉ duy nhất chủ guild sử dụng, và nó ở cấp World. Liệu con người này có thể dùng cả nó không? Hay có chăng một giới hạn?

Đây là một kẻ cậu nên cẩn trọng, nhưng giá trị tốt thí của hắn đồng thời rất cao.

Narberal cũng thấy vậy. Cô kề miệng lại nơi gọi là tai cậu dưới chiếc mũ, và nói với giọng cảnh giác.

"Tôi nghĩ gã đó nguy hiểm."

"......Tôi biết rồi. Tới thành phố này đúng là lựa chọn chuẩn xác."

"Momon-san, có chuyện gì thế?"

"Aah, có gì đâu. Đừng bận tâm. Nhân tiện, anh có thể giới thiệu người bạn cuối cùng cho tôi được không?"

"Được thôi. Cậu ta là Druid--Dine Woodwonder. Cậu ấy có dùng ma pháp trị thương, thao túng hệ tự nhiên, và cậu ấy còn hiểu biết về thảo mộc nữa. Nếu thấy không khỏe thì hãy nói ngay, cậu ấy có thứ thuốc chống đau bụng rất hữu ích."

"Vui lòng chiếu cố!"

Người đàn ông chào cậu có bộ râu rậm to che kín miệng, đi cùng với cơ thể đồ sộ khiến cậu ta như một gã mọi rợ. Nhưng dù sao cậu ta vẫn trẻ hơn Ainz.

Có chút hương cỏ phảng phất trên người cậu, hình như nó đến từ những chiếc túi con trên hông cậu ta.

"Tiếp theo là chúng tôi. Đây là Narbe và tôi là Momon. Hân hạnh được gặp mọi người."

"Hân hạnh."

"Vâng, rất vui được gặp cả hai. Momon-san, cậu có thể gọi chúng tôi tên. Xin lỗi vì đi vào chủ đề quá nhanh, nhưng hãy cùng bàn về công việc. Thực ra, thứ chúng tôi muốn nhờ cậu không hẳn là một công việc."

"Thế......"

Nghe giọng lúng túng của Ainz, Peter nhấc tay để ngăn cậu lại, ý để Ainz hỏi sau.

"Công việc là săn quái quanh thành phố."

"Diệt quái à......"

Vậy thì nó là việc làm mà. Hay có vài quy tắc trong giới mạo hiểm khiến nó không còn là việc? Ainz muốn hỏi, nhưng giả như đấy là chuyện thường tình, chuyện sẽ hóa ra phiền phức nếu người khác nghĩ cậu thiếu kiến thức, nên cậu hỏi câu khác không có rủi ro.

"Ta sẽ tiêu diệt loại quái vật nào?"

"Ah, không. Không thực sự là tiêu diệt quái. Chúng ta sẽ săn quái và dựa trên sức mạnh của chúng, thành phố sẽ trả thù lao xứng đáng thông qua guild. Ở quốc gia của Momon-san thì kiểu hoạt động này gọi là gì?"

Ra là thế.

Cuối cùng Ainz cũng hiểu tại sao Peter lại nói nó không hoàn toàn là công việc, theo kiến thức trong game YGGDRASIL, nó được gọi là 'farm quái'.

"Đây là điều chúng tôi phải làm để kiếm sống."

Druid--Dine chen ngang với giọng trầm. Lukeluther cũng tham gia.

"Không chỉ là thu nhập của chúng tôi, nó còn giảm thiểu nguy hiểm đối với mọi người quanh chúng ta, đảm bảo an toàn cho thương gia lưu thông và giữ vững nguồn thu thuế của quốc gia. Không ai mất phần bởi hành vi của chúng tôi."

"Hầu hết guild và quốc gia đều làm vậy, nhưng cho tới 5 năm trước thì chưa ai biết đến, có đáng ngạc nhiên không chứ?"

Mọi người trong team gật đầu đồng ý với lời của Ninya. Họ thảo luận với nhau, không chừa chỗ để Ainz xen vào. Không biết gì về quốc gia này thì sẽ rất quái đản, nên Ainz quyết định ngậm mồm và lắng nghe.

"Tất cả là nhờ vào tài trí của Hoàng Kim Nữ Vương-sama."

"Nó đã không được đưa vào áp dụng, nhưng Ngài ấy đã từng muốn thi hành chính sách này dù cho phải miễn trừ thuế của mạo hiểm giả."

"Hoe-. Ngài ấy đánh giá mạo hiểm giả cao thật."

"Phải đó. Một tổ chức có vũ trang lại không tuyên thệ trung thành với quốc gia, thậm chí có thể coi là kẻ thù. Đến cả Đế Quốc cũng không rộng lượng như thế."

"Nữ Vương khá thông minh, đề ra nhiều chính sách tốt...... chỉ là phần lớn chúng bị bác bỏ."

"Tôi muốn cưới một người đẹp như vậy-"

"Vậy sao không chăm chỉ làm việc và trở thành quý tộc đi!?"

"Ah- không được đâu, tôi không thích một lối sống gò bó vậy."

"Tôi lại nghĩ quý tộc không tồi. Luật của Vương Quốc cho phép quý tộc chèn ép dân chúng, cho họ làm gì tùy thích."

Ẩn dưới nụ cười của Ninya là sự châm biếm nặng nề. Ainz phải nhướng hàng mày-không-tồn tại dưới cái nón giáp trong khi Narberal vẫn ngồi yên. Lukeluther cố ý nhẹ giọng nói.

"Uwah-, miệng lưỡi cậu vẫn cay độc như mọi khi nhỉ. Cậu ghét quý tộc thực đấy."

"Tôi biết có vài quý tộc là kẻ có danh dự, nhưng bởi vì con lợn đã cướp đi chị gái tôi, tôi không thể ngừng ghét chúng."

"......Chúng ta đang đi lạc đề quá xa rồi đó! Đấy không phải là những thứ chúng ta nên nói trước mặt Momon-san và Narbe-san, những người sắp chiến đấu cùng chúng ta."

Cố gắng kéo câu chuyện về lại vị trí ban đầu, Peter giả vờ ho và nói.

"Chuyện là thế, chúng ta sẽ thám hiểm khu vực xung quanh. Vì nó gần với khu vực mới thành lập, có thể không có con quái nào quá mạnh. Momon-san có phiền lòng không?"

Peter lấy ra một mảnh giấy da và đặt lên bàn, có vẻ đó là bản đồ khu vực kế bên. Thông tin về làng mạc, rừng rậm và sông suối được đánh dấu đơn giản trên đó.

"Cơ bản, chúng ta sẽ thăm dò phần phía nam."

Từ trung tâm tờ giấy, anh ta rê ngón tay về khu rừng phía nam.

"Chủ yếu chúng ta sẽ săn quái ở cánh rừng gần biên giới với Pháp Quốc Slein. Những con quái có thể sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công từ đằng sau chỉ có goblin."

"Nhưng phần thưởng cho việc tiêu diệt đám quái yếu nhớt đó không cao."

Ainz nghi ngờ thái độ thoải mái của nhóm.

Theo Ainz biết, goblin trong YGGDRASIL có đủ thứ tên và sắp xếp theo level từ 1 đến 50. Khoảng cách sức mạnh rất lớn, không thể nào đánh đồng cả đám goblin với nhau. Sẽ là thảm họa nếu không cẩn thận.

Phải chăng thái độ thư thả của họ đến từ niềm tin rằng gobin level cao sẽ không xuất hiện, hay goblin thế giới này chỉ mạnh đến đó?

"......Những goblin mạnh sẽ không lộ mặt à?"

"Có những con goblin mạnh, nhưng chúng không xuất hiện ở khu rừng chúng ta sắp tới. Mạnh thì thường là những con trưởng thị tộc, nhưng chúng sẽ không kéo cả tộc đi đâu."

"Goblin cũng biết khu vực ảnh hưởng của con người, nên nếu chúng tấn công ồ ạt thì ta sẽ cầm chắc thất bại. Đặc biệt, mấy con goblin mạnh đều thông minh."

"Narbe-san có thể dùng thần chú cấp 3, nên không có vấn đề gì dù có gặp phải chúng, đúng không nào?"

"Đúng là thế. Nhưng tôi phải nhắc cho anh biết, có những goblin có thể dùng cả chú thuật cấp 3. Anh có thể cho tôi biết ví dụ loại quái nào ta có thể đụng độ?"

Thành viên của Tất Hắc Kiếm quay sang Ninya. Hiểu ý của họ, cậu ta ra vẻ mặt giáo viên, bắt đầu giải thích.

"Nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp goblin và lũ sói của chúng. Về loại quái khác, không có ghi chép nào cho thấy có kẻ thù mạnh xuất hiện ở khu vực đó. Đám quái nguy hiểm nhất ở đồng bằng có lẽ là ogre."

"Chúng ta không vào rừng sao?"

"Phải, vì rừng rất nguy hiểm. Jumping Leech và Giant Beetle thì còn có xử được. Nhưng lũ Hanging Spider chuyên bắn mạng nhện từ ngọn cây và Forest Worm tấn công từ dưới lên bằng cái miệng to tổ bố thì khó mà cân."

Chẳng trách.

Ainz gật đầu cảm thông. Họ chỉ săn đám quái lơ đễnh bước khỏi rừng đi vào đồng bằng.

"Kế hoạch là vậy, Momon-san. Cậu nghĩ sao? Có sẵn lòng giúp chúng tôi một tay không?"

"......Được, rất mong được giúp đỡ...... nhưng trước đó, tôi có thể xác nhận phần tiền công không?"

"Ah, phải rồi, tiền thưởng cũng quan trọng. Nói chung, team của Momon-san sẽ hợp tác với team chúng tôi nên ta chia đều hai bên."

"Xét theo số lượng thành viên, cách chia này rộng rãi thật."

"Nhưng team của Momon-san sẽ cần phải đối đầu một nửa số quái chúng ta đụng. Chúng tôi chỉ có thể dùng đến chú thuật cấp 2. Tính theo hướng này, chia thế là công bằng rồi."

Ainz giả vờ cân nhắc trong giây lát trước khi gật đầu đồng thuận.

"Phân chia thế cũng được, chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau. Vì sắp cùng làm việc, tôi sẽ để mọi người thấy mặt của tôi."

Dứt lời, Ainz cởi bỏ mũ giáp, khiến 4 người kia ngạc nhiên bởi khuôn mặt của cậu.

"Mắt và tóc đen giống Narbe-san, cậu trông không giống người quanh đây. Tôi nghe nói có nhiều người như Momon-san ở phía nam, các cậu tới từ đó à?"

"Ừ, chúng tôi đến từ một nơi rất xa."

Cậu ta còn già hơn cả dự đoán, đủ gọi là 'chú' luôn ấy chứ. Thất lễ thế, một chiến binh ở cấp độ ngang một pháp sư cấp 3 như Narbe đúng lý là chừng đó tuổi rồi còn gì. Narbe-san tuyệt thật.

Tai Ainz không chỉ đủ tốt để nghe Peter nói, cậu còn nghe được mọi lời thì thầm với nhau của 3 người kia.

Ainz thấy khó chịu vì gọi là già, nhưng trong mắt đám thanh thiếu niên thì bình thường thôi. Nếu 16 tuổi đã được gọi là người lớn, thì Ainz đúng là một ông chú.

"Giờ mọi người đã biết tôi thế nào. Tôi sẽ tiếp tục giấu mặt. Có lẽ sẽ gặp rắc rối nếu người khác biết tôi là người ngoại quốc."

Ainz nói khi đội mũ giáp vào lại.

Một nụ cười sung sướng hiện ra dưới chiếc mũ. Lúc nãy, ở bên phía an toàn, Ainz đã niệm một chú thuật tạo ảo ảnh. Dù đó chỉ là thuật cấp thấp có thể bị phá vỡ dưới bất cứ tác động vật lý nào.

"Vì chúng ta sắp săn cùng nhau, tốt nhất là nên giải quyết mọi vấn đề. Các anh có muốn hỏi chúng tôi gì không?"

"Tôi!"

Nghe câu hỏi của Ainz, giọng Lukeluther vọt mạnh ra như đạn.

Sau khi xem xét không còn ai ngoài mình đặt câu hỏi, Lukeluther dõng dạc hỏi Narberal.

"Xin hãy cho tôi biết quan hệ giữa hai người!"

Nơi này chìm vào yên lặng.

Ainz không biết ẩn ý của câu hỏi đó, trong khi team của Peter biết chính xác Lukeluther muốn gì.

"......Chúng tôi là bạn bè."

Sau khi nghe Ainz trả lời, câu hỏi tiếp theo của Lukeluther dấy lên sự om sòm.

"Tôi yêu cô! Ngay cái nhìn đầu tiên! Xin hãy hẹn hò cùng tôi!"

Mọi người đổ dồn mắt về Lukeluther, họ biết rằng anh ta không hề muốn thắt chặt quan hệ bằng trò đùa. Ainz nhìn qua Narberal, tâm điểm của sự chú ý hiện tại, khi cô hít một hơi sâu và nói.

"Câm mồm, đồ con sên thấp kém. Biết thân biết phận đi, hay là muốn ta cắt lưỡi của ngươi trong lần tiếp theo ngươi mở mồm hả?"

Sự yên lặng lại càng nặng nề.

"Ah, không......"

Ainz muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng Lukeluther đã nói trước.

"Cảm ơn lời từ chối chắc nịch của cô! Vậy xin hãy bắt đầu bằng tình bạn!"

"Chết đi, đồ giòi bọ. Sao ta lại có thể làm bạn với ngươi? Muốn ta móc mắt ngươi ra bằng muỗng không?"

Khi mọi người ngước mắt khỏi cặp đôi đang cãi vã, Peter và Ainz cúi đầu với nhau và xin lỗi.

"......Đồng đội tôi đã làm phiền cậu."

"Không, tôi mới là người nên xin lỗi."

"Hãy cứ coi như không có vấn đề gì, được chứ?"

Peter nói trong khi nhìn mọi người, bỏ qua Lukeluther đang phấn chấn và Narberal lạnh như băng.

"Momon-san, hãy cùng bắt đầu khi cậu đã chuẩn bị xong. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."

Khi nghe từ 'chuẩn bị', Ainz chợt nhớ lại.

Cậu chỉ mua lượng thực phẩm tối thiểu từ lão chủ quán rượu. Dù Ainz và Narberal không muốn lãng phí không gian bằng đống thức ăn và đồ uống không cần thiết, nhưng sẽ rất đáng ngờ nếu họ không bao giờ ăn, nên họ cần phải chuẩn bị một ít.

"Phải rồi ha. Chúng ta có thể khởi hành ngay khi thực phẩm chuẩn bị xong."

"Cậu chỉ cần thức ăn thôi à? Nếu không có nhu cầu đặc biệt gì, cậu có muốn mua lương khô dưới quầy tiếp tân không? Họ sẽ chuẩn bị ngay lập tức cho cậu."

"Vậy sao? Thế là được rồi, chúng tôi có thể hoàn tất khâu chuẩn bị bây giờ."

"Vậy ta đi thôi."

Ai cũng đứng dậy và rời phòng.

Sau khi trở lại guild, họ thấy số lượng mạo hiểm giả bên trong đã tăng lên. Vài nhóm đang lảng vảng ở bảng cáo thị, nhưng phần lớn đều tập trung về một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh chàng tóc vàng đó đang nói chuyện với cô tiếp viên và 2 người kia thì chăm chú lắng nghe kỹ lưỡng. Nếu lúc nãy Ainz đến gây náo loạn bao nhiêu, thì tình hình bây giờ ngược 180 độ bấy nhiêu.

Khuôn mặt tiếp viên--không, miệng cô ta tròn như chữ O. Đó là nét mặt sốc và cô ta đang nhìn ngay vào Ainz.

(Người kia có chuyện gì thế?)

Ngay khi Ainz còn băn khoăn, nữ tiếp tân đã đứng lên, bước lại cậu và nói.

"Một công việc yêu cầu đích danh anh."

Lời của cô ta thay đổi bầu không khí đến chóng mặt, Ainz có thể cảm thấy những cặp mắt tò mò nhìn cậu không giấu diếm.

Thành viên Tất Hắc Kiếm cũng ngạc nhiên hết cả thảy.

Thấy sự thay đổi của không khí, Narberal nhúc nhích. Đó là chuẩn bị chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp.

Ainz trở nên lo âu.

Không tốt, hành động của Narberal không tốt chút nào. Từ góc nhìn của Narberal, có thể cô tin rằng sự thay đổi xung quanh là bất thường và bắt đầu hành động để bảo vệ Ainz. Nhưng thế thì quá lộ liễu trong khung cảnh này. Nhìn theo góc độ bình thường, chẳng ai lại làm thế.

Bảo vệ đúng là ưu tiên hàng đầu, nhưng thế thì quá vô nghĩ.

(Con ngốc này. Albedo cũng vậy, bọn họ nghĩ cái gì vậy chứ. Không...... Nhất định họ không dùng não. Chỉ là họ phân biệt đối xử với con người nên họ nghĩ có dẹp hết như diệt bọ cũng chẳng sao cả.)

Vì tất cả thành viên trong guild 「Ainz Ooal Gown」 đều là chủng loại dị hình, không thể tránh việc họ có thái độ vậy, nhưng họ vẫn cần phải biết suy nghĩ đúng lúc đúng chỗ. Ainz hoang mang muốn hỏi những người bạn cùng guild cũ rằng "Sao lại tạo ra NPC thế này cơ chứ?". Trong khi thiết lập nhân vật không ảnh hưởng, nhưng đáng ra họ phải có chút ít khả năng đối xử với người khác, và biết cách đọc bầu không khí để hành động theo thời gian, địa điểm và tình huống. Không có thời gian để lên lớp trong tình hình này. Nếu người khác để ý thấy Narberal chuẩn bị gây chiến, chẳng thể nói được đống lộn xộn gây ra sẽ tới mức nào.

Tức khắc Ainz lấy tay chặt nhẹ lên đầu Narberal. Cậu không dùng toàn lực nhưng cú đánh từ cánh tay bọc sắt có lẽ gây đau ít nhiều. Khi Narberal bối rối và ngạc nhiên nhìn Ainz với cặp mắt rưng rưng, cậu phớt lờ cô và hỏi tiếp viên.

"Ai là người yêu cầu?"

Ainz tự khiển trách mình, rõ như ban ngày đó là chàng trai trước mặt cậu.

"Vâng. Là Nfirea Bareare-san."

Vừa nãy cậu đã nghe cái tên này, ngay khi còn nghĩ ngợi vậy, thiếu niên kia đã bước lại.

"Hân hạnh được gặp anh. Tôi là người yêu cầu."

Cậu thiếu niên cúi đầu khi chào Ainz, khi cậu cũng cúi đầu đáp lại.

"Về phần thỉnh cầu--"

Ainz giơ tay ngắt lời trước khi cậu ta kịp kết thúc câu nói.

"Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tôi đã ký hợp đồng việc khác rồi, nên tôi không thể nhận việc của anh."

Sự căng thẳng nơi đây càng tăng lên, các thành viên của Tất Hắc Kiếm mừng khôn xiết.

"Momon-san! Đây là yêu cầu đích danh đây."

Phản ứng của Peter khiến Ainz ngờ ngợ, 「yêu cầu đích danh」 đáng kinh ngạc vậy sao? Nhưng--

"Có thể là vậy, nhưng tôi nên thực hiện công việc tôi đã nhận trước, đúng không?"

Quyết định của Ainz vang lên và các mạo hiểm giả xung quanh cũng gật đầu đồng thuận. Một lời gợi ý tốt bụng bấy giờ cất lên.

"Nh-nhưng...... công việc của chúng tôi không thực sự gọi là yêu cầu, thậm chí chúng tôi không thể trả công cho cậu nếu không gặp con quái nào......"

Peter lắp bắp khi anh ta ngập ngừng báo cho Ainz biết.

Một công việc nhờ bởi chàng trai có người bà tiếng tăm đồng thời bản thân cũng nổi tiếng, cách xa ngàn dặm so với đi lang thang đánh quái nhận tiền thưởng. Chính vì thế mà Peter có thái độ dè dặt vậy.

Sau khi đưa ra kết luận này, Ainz nhẹ nhàng nói.

"......Thế này thì sao, Peter-san. Bareare-san chưa thảo luận với tôi về chi tiết hợp đồng, thù lao và thời hạn, tôi sẽ quyết định sau khi nghe anh ta nói."

"Với tôi thế cũng được. Dĩ nhiên là tôi muốn bắt đầu sớm, nhưng có thể chờ một hoặc hai ngày."

"Có thể cho những người bạn của tôi từ guild Tất Hắc Kiếm nghe cuộc nói chuyện của chúng ta. Nếu ta thỏa thuận được...... Không, nếu không đạt được thỏa thuận, vui lòng để tôi nhận công việc tôi đã hứa với họ."

"Eh? Momon-san, để chúng tôi cùng dự có ổn không?"

"Được. Tôi mong có ý kiến của bạn với vai trò là bên liên quan."

Nhận được sự đồng tình của Tất Hắc Kiếm, Ainz và những người khác trở lại căn phòng lúc nãy họ vừa ngồi.

Mọi việc xảy ra vội vàng.

Ainz lại mỉm cười bẽn lẽn, ngồi ở chỗ ban đầu. Narberal ngồi kế bên, chàng trai kia thì ngồi ghế trống còn lại bên Ainz. Team Tất Hắc Kiếm cũng chọn chỗ khi trước như Ainz.

Trong đám, người đầu tiên lên tiếng là cậu thiếu niên.

"Tiếp viên đã nói rồi, nhưng cho phép tôi tự giới thiệu lần nữa. Tôi là Nfirea Bareare, Dược Sư trong thành phố này. Vì công việc, tôi định đi một chuyến đến khu rừng gần đây. Như mọi người đã biết, khu rừng đó rất nguy hiểm, vì thế tôi mong anh hộ tống và giúp tôi thu thập thảo mộc nếu có thể."

Ainz điềm nhiên gật đầu, nghĩ về những khó khăn trong công việc.

Ainz biết cậu mạnh và cùng với Narberal, cậu có thể quét sạch mọi loại quái tấn công. Do Ainz và Narberal đều là Magic Caster, họ không có khả năng hay skill dạng khiên chắn để bảo vệ người khác, nên cậu không tự tin để làm một người hộ tống.

"Thù lao sẽ cao hơn--"

"--Xin chờ một chút. Tháp tùng có lẽ hợp với các anh hơn, Peter-san. Anh có muốn làm việc dưới quyền tôi không?"

"Eh?"

"Để hộ tống và thu thập thảo mộc, có Ranger Lukeluther-san và Druid Dine-san giúp đỡ sẽ hiệu quả hơn."

"Umu! Momon-shi thật biết nhìn xa trông rộng. Druid có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh trong rừng và sẽ mạnh hơn Ranger như Lukeluther."

Giọng trầm trầm của Dine đầy chất ngạo nghễ, trong khi Lukeluther có vẻ không hài lòng.

"Nói cái gì thế, Dine-chan."

"Đem khả năng của Druid ra so sánh, đó là sự thật không thể chối cãi! Và đừng quên là tôi cũng có chút hiểu biết về thuốc!"

"Hu-m. Peter, tôi đồng ý. Tôi sẽ cho anh thấy tôi mạnh thế nào so với Druid-san."

"Vậy là mọi người đều tham gia. Chúng ta sẽ săn bất kì con quái nào xuất hiện và hốt về thành để kiếm thêm tiền. Chia cho Bareare-san ngang với 6 chúng ta được không, Peter-san?"

"Nếu Momon-san nghĩ thế thì tốt thôi, chúng tôi không phản đối."

"Bareare-san, xin lỗi đã để anh chờ. Liệu mọi người ở đây cùng nhận việc của anh thì có tiện không?"

"Thế à, tôi không sao. Tôi trông cậy vào mọi người. Ah, làm ơn gọi tôi là Bareare thôi."

Nhóm Ainz bắt đầu tự giới thiệu. Narberal tuy ném cậu ta một cái nhìn ác ý, nhưng vẫn hoàn tất phần làm quen.

"Về phần kế hoạch, chúng ta sẽ tới Làng Carne để đặt căn cứ rồi sau đó vào rừng, thói quen của tôi là thế. Số ngày chúng ta dành ra để thu thập thảo mộc sẽ dựa vào lượng thuốc đề ra, nhưng nhiều lắm sẽ là 3 ngày, trung bình trước đây là 2."

"Chúng ta làm sao để tới đó?"

"Sẽ có một xe ngựa, nhưng nó chất đầy thùng chứa thảo mộc rồi, nên không có chỗ để ngồi đâu."

"Chúng ta có thể tiếp tế thức ăn tại Làng Carne không?"

"Nước thì không sao, nhưng thức ăn thì có chút khó khăn. Carne không phải là làng lớn gì."

Các thành viên của Tất Hắc Kiếm bắt đầu thảo luận những câu hỏi cần thiết và Bareare hàng tá câu. Nhìn thấy vậy, Ainz hỏi.

"Tôi có thể hỏi vài câu không?"

Thấy thiếu niên kia gật đầu với một nụ cười, Ainz bắt đầu câu hỏi đầu tiên.

"Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ mới tới thành phố này bằng xe ngựa gần đây, nên tôi không biết ai cả và tôi cũng chẳng nổi tiếng. Nhưng bất chấp thế anh vẫn yêu cầu tôi, và lúc nãy anh còn nhắc 'thói quen', tức anh đã từng thuê các mạo hiểm giả khác trước đây phải không? Chuyện gì đã xảy ra với họ?"

Ánh mắt của Ainz dưới mũ giáp đanh lại.

Cậu không biết tại sao chàng trai kia lại nhờ cậu. Nếu lớp mặt nạ của cậu bị vạch trần, cậu sẽ cần một hóa trang và phương pháp khác để tiếp cận.

Cậu quan sát cẩn thận--vì nửa khuôn mặt cậu ta bị tóc mái che mất, cậu không thể nhìn rõ đôi mắt đấy--nhưng cậu vẫn không thể hiểu rõ động cơ thực của chàng trai.

Hay là cậu chỉ đang cả nghĩ--ngay khi Ainz thấy nghi ngờ, Nfirea đã trả lời.

"Ah, những nhà thám hiểm tôi thường thuê trước đây đã rời Eae Rantel đến thành phố khác. Do đó tôi đang tìm người mới. Hơn nữa...... tôi có nghe về vụ lộn xộn ở quầy rượu từ một người khách đến thăm tôi."

"Vụ lộn xộn ở quầy rượu?"

"Phải, tôi đã nghe về ai đó dễ dàng ném bay một mạo hiểm giả cao cấp hơn mình."

"Ra là thế......"

Lúc đó cậu muốn khoe sức và nâng cao danh tiếng. Anh chàng này cắn câu rồi sao? Khi Ainz thấy nhẹ nhõm, cậu ta đã chỉ vào Copper Plate trên ngực Ainz rồi chêm một câu đùa.

"Và mạo hiểm giả cấp plate đồng thì rẻ hơn nhỉ? Chúng ta có thể sẽ làm việc với nhau lâu dài đấy."

"Haha, đúng thật."

Thuê tân binh, Ainz hiểu cảm giác đó. Sự thận trọng trong lòng cậu dịu đi, nhưng có gì đó vẫn khiến cậu bất an. Nếu thực sự là vậy--

Trong Ainz còn miên man, những người khác đã hỏi thêm nhiều câu và Nfirea lần lượt trả lời họ. Sau khi chắc chắn là không còn ai có thắc mắc, Nfirea nói.

"Vậy thì hãy xuất phát ngay khi chuẩn bị xong!"

Phần 5

Bấy giờ là nửa đêm, khi một cái bóng đen bay qua Đại Nghĩa Trang của Eae Rantel.

Khoác chiếc áo trùm có màu đen, nó lướt băng băng với phong cách độc đáo, ma quái mà không cử động vai hay hông.

Cái bóng đó lanh lợi tránh ánh sáng ma pháp của nghĩa trang, bước vào khu vực bên trong.

Sau khi đến một cái miếu, cái bóng cởi chiếc mũ trùm ra.

Đó là một người phụ nữ trẻ, áng chừng 20, cũng đã tới đỉnh cao tuổi thanh xuân.

Khuôn mặt thanh tú, một nét đẹp của loài mèo. Có thể ả ta trông dễ thương vậy, nhưng ẩn dưới nét mặt là sự bạo tàn của mãnh thú ăn thịt tưởng như chực trào ra bất cứ lúc nào.

"Cuối cùng cũng tới."

Ả nói với giọng đùa giỡn, vuốt phần tóc mái ngắn màu vàng trước trán khi đẩy cánh cửa đá của miếu thờ ra. Âm thanh kim loại kèn cựa nhau vọng lên từ dưới áo khoác của ả, hệt như bộ giáp lưới.

Trong miếu, bệ đá vốn là nơi đặt xác chết giờ trống hoác. Tất cả lễ vật cho người đã khuất đều bị dọn sạch.

Đá có vẻ đã hấp thu một lượng lớn nước hoa, vì một mùi hương ngọt dịu phe phẩy mũi ả ta.

Ả khẽ nhíu mày rồi đi về phía bệ đá.

"Humhumhu-m, tone~"

Người phụ nữ đó ngâm nga một khúc khi ả ấn lên một cái dấu mờ nhạt dưới cái ghế.

Khi con dấu bị ấn xuống, một tiếng kịch thoát ra, báo hiệu bánh răng đã vào vị trí. Một nhịp sau, những tiếng răng rắc vang lên không ngớt khi chiếc ghế từ từ di chuyển, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống lòng đất.

"Tới rồi nhé~"

Người phụ nữ kéo dài mỗi chữ cuối câu một cách vô tư và bước xuống những bậc thang. Rẽ qua ở một góc giữa đường đi, ả đến một không gian rộng lớn.

Bùn bám khắp trên tường và nền, nhưng chúng đã được nghệ nhân xử lý và không dễ gì tróc ra. Không khí không nặng mùi ôi thối, đúng hơn là nó còn thoáng mát nhờ một lỗ thông gió ở đâu đấy.

Nơi này không còn là nghĩa trang, nhưng là một chỗ sặc mùi tai ương.

Những tấm thảm thêu kì dị được treo trên tường, cùng các ngọn nến đỏ làm từ máu đặt dưới, toát ra ánh sáng mờ nhạt và mùi của máu cháy khét.

Ánh nến lập lòe tạo nên vô số cái bóng. Trong không gian này có vài cái động, và tất cả đều bốc mùi đặc trưng của Undead cấp thấp.

Người phụ nữ đảo mắt xung quanh cho đến khi mắt ả mắc lại một chỗ.

"Ah~, cái tên đang nấp đằng kia, khách tới nè~"

Người đàn ông đang ẩn trong một góc tối và theo dõi ả rùng người.

"Chào~ Tôi tới để gặp Kaji-chan, ông ta có đây không?"

Người đàn ông đó luống cuống không biết làm gì, và bắt đầu run rẩy khi tiếng bước chân của ả ta lại gần mình.

"Tốt lắm. Ngươi bị đuổi."

Những lời này phát ra từ một người đàn ông khác, ông ta bất chợt bước vào căn phòng, nói với kẻ đang nấp trong bóng tối.

Ông ta gầy gò thấy rõ.

Mắt khoét sâu, nước da khác hẳn so với một con người khỏe mạnh. Khắp người ông không hề có lông. Không phải là ông ta bị hói, thậm chí ông ta còn không có lông mày hay lông mi.

Ngoại hình khiến khó mà đoán được tuổi ông ta, tuy nhiên ông không thể nào quá già vì da không nhăn nheo.

Ông khoác một chiếc áo đỏ sẫm và quanh cổ là một sợi dây làm từ xương động vật nhỏ. Tay chỉ toàn da bọc xương và một tay, cái tay có móng vàng nhợt, cầm cây trượng đen. Ông ta trông giống một con quái Undead hơn là người.

"Chào~ Kaji-chan."

Giọng vô âu vô lo của người phụ nữ khiến ông ta chau mày.

"Có thể đừng gọi ta như thế không? Nó làm vấy bẩn cái tên Zuranon."

Zuranon.

Một tổ chức mật hùng mạnh và ác độc với tên thủ lãnh khét tiếng. Lập nên từ các Magic Caster lão làng, chúng là chủ mưu đằng sau nhiều thảm kịch và bị các quốc gia láng giềng căm thù.

"Vậy à~?"

Ả đàn bà có vẻ phớt lờ đề nghị đổi cách gọi của ông ta, khiến nếp nhăn của ông đã sâu lại càng sâu thêm.

"......Chuyện gì? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi biết là lão đây đang truyền năng lượng cho Tử Bảo Châu mà. Nếu ngươi muốn gây rối, lão có cách để xử ngươi đấy."

Ông ta nheo mắt, siết cái trượng chặt hơn.

"Ích kỷ thế~ Kaji-chan. Ta tới để đưa lão cái nè~"

Ả ta cười dễ thương trong khi tìm cái gì đó dưới tấm áo choàng. Sau khi mò thấy, ả hạnh phúc lấy nó ra trong tay.

Đó là một chiếc vòng nhỏ.

Vô số đá quý nhỏ trang điểm đường chỉ vàng, như sương đọng trên mạng nhện. Đó là một tác phẩm tinh tế. Ở giữa chiếc vòng--nơi thường sẽ đặt trán vào--là một viên châu báu to trông giống hắc pha lê.

"Cái này!"

Người đàn ông líu cả lưỡi.

Ông ta nhìn từ đằng xa, nhưng ông rất chắc chiếc vòng này ông đã từng thấy từ rất lâu.

"Biểu tượng của Vu Nữ Công Chúa, 「Vương Miện Trí Tuệ」! Không phải đây là một trong báu vật bậc nhất của Pháp Quốc Slein sao?"

"Phải đó~ Ta thấy một con bé dễ thương đội cái vương miện lạ lạ này, mà nó lại không hợp với con bé nên ta lấy nó~ Nhưng khi đó ta sốc lắm cơ! Con bé lập tức nổi đóa lên~ lộn cả ruột ra ngoài ấy chứ~"

Người phụ nữ tiếp tục cười ha hả.

Nếu 「Vương Miện Trí Tuệ」 bị lấy cắp, chủ nhân hiện thời của nó--Vu Nữ Công Chúa, yếu nhân trong nghi thức ma thuật của Pháp Quốc Slein--sẽ rơi vào trạng thái khủng khiếp. Không đời nào mà ả đàn bà này, cựu thành viên của Tất Hắc Thánh Điển, không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nếu ả làm vậy.

Suy cho cùng, nhiệm vụ của Hắc Thánh Điển là tiễn Vu Nữ Công Chúa điên cuồng về chầu các vị thần sau khi vương miện bị gỡ bỏ, nhằm Vu Nữ Công Chúa tiếp theo kế vị.

"Nhưng còn cách nào đâu. Chỉ có một cách để lấy cái này~ đó không phải lỗi của ta, mà là lỗi của người chế tác cái vương miện đấy chứ~"

Không có cách nào để tháo cái vương miện an toàn, trừ khi phá hủy nó.

Chiếc vòng đó phong ấn bản thân người mang, biến con người thành một item ma thuật cấp Gods, chẳng có ai rảnh rỗi đi phá hủy một con người như thế.

Nhưng này đây là một kẻ quẫn trí.

"Hum, cái thứ ta phải ăn cắp để trả giá cho việc phản bội Tất Hắc Thánh Điển chỉ là đống rác rưởi. Đáng ra ta nên cuỗm cái Thần Khí mà Lục Đại Thần để lại."

"Gọi nó là rác rưởi thì có hơi--"

Gã đàn ông gọi người đàn bà đang chống hông phùng má.

"Nhưng nó đúng là rác rưởi mà? Chỉ có một trong một triệu người mới mang được item này. Khó mà tìm ai thích hợp bên ngoài một quốc gia như Pháp Quốc Slein."

Pháp Quốc Slein là nước duy nhất trong khu vực có đăng kí quản lý dân số. Sử dụng bản kê tên này, họ dễ dàng tìm ra ai đó thích hợp để đội vương miện--một vật tế.

Nếu không có cái này, khó lòng mà tìm ứng cử viên phù hợp dù bằng quyền lực của Zuranon.

"Dù sao để lấy cắp cái Thần Khí này cũng là bất khả thi~ Nó được canh gác bởi con quái vật mạnh nhất trong Hắc Thánh Điển, sức mạnh chúng vượt khỏi giới hạn vật lý của con người. Máu của Lục Đại Thần lại chảy trong huyết quản của chúng, đúng là thứ súc sinh lai giống~"

"Thần Nhân à...... Đám đó có mạnh không? Lão chỉ mới biết về chúng từ ngươi."

"Lũ đó còn vượt qua cả định nghĩa về sức mạnh. Lão không biết vì thông tin bị giữ tuyệt mật~ nếu kẻ nào biết đến chúng mà bị tra khảo bằng thuật điều khiển tâm trí, sẽ thành thảm họa đấy. Người ta nói là nếu thông tin bị lộ ra, nó sẽ châm ngòi một cuộc chiến với lực lượng tàn dư của Dragon Lord thật. Pháp Quốc sẽ bị ảnh hưởng và thậm chí có thể bị diệt vong, nên ta hy vọng lão sẽ giả vờ chưa từng nghe gì nhá~"

"Nghe khó tin quá."

"Lão chỉ có thể nghĩ thế vì ông chưa từng chứng kiến sức mạnh đó thôi~ trở lại chủ đề, Khajiit Dale Badantel, một trong 12 thành viên trụ cột của Zuranon, lão có sẵn lòng giúp ta một tay không?"

Cuối cùng ả ta cũng đổi tông giọng.

"Hou. Rốt cuộc cũng lộ mặt rồi à? Bản sao của Queen Tears...... đừng gọi tôi là Dale, lão không còn dùng cái tên đó nữa."

"......Vậy cũng đừng gọi ta là bản sao của Queen Tears nữa nhé? Hãy gọi ta là Clementine."

"......Clementine, ngươi muốn lão giúp cái gì?"

"Chẳng phải ở thành này có một con người ngoại hạng với talent trời phú sao? Gã đó có thể mang được item này đấy~"

"......Hóa ra là thế, là cái tên được đồn đại đó. Nhưng ngươi không thể tự thân bắt cóc một người được mà?"

"Um, lão nói đúng, nhưng ta cũng muốn tạo một event khi ta ra tay~"

"Rồi trốn trong lúc hỗn loạn...... Lão hiểu rồi......"

"Ta có thể giúp lão phần nghi thức, thấy sao nào? Giao kèo ngon phải không~?"

Gã đàn ông--Khajiit nheo mắt, cười hiểm độc.

"Tuyệt vời, Clementine. Nếu ngươi sẵn lòng giúp, lễ hội chết chóc sẽ hoàn thành trước kế hoạch. Không vấn đề gì, lão sẽ làm mọi thứ có thể để giúp ngươi."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2-Chương 2: Hành Trình

Phần 1

Từ làng Carne đến Eae Rantel có hai con đường nếu đi bằng xe ngựa.

Đi về phía Bắc, sau đó rẽ phải men theo khu rừng về phía đông. Hoặc ban đầu đi về phía Đông, rồi rẽ về phía Bắc.

Lần này con đường đầu tiên được lựa chọn.

Đi ven theo rừng rậm thì tỉ lệ gặp quái vật khá cao, nếu như trên lập trường của một người bảo vệ thì đây là một lựa chọn sai lầm.

Mặc dù như vậy, tất cả mọi người đều lựa chọn con đường này. Đó là vì Ainz đã nhận nhiệm vụ săn quái của Peter. Tuy đột nhiên làm ra quyết định này mang theo nhiều phần nguy hiểm - mất nhiều hơn được, nhưng có "Momon và Narbe" hai cao thủ cùng đồng hành, cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra, Narberal có thể sử dụng kỹ năng 《Lightning》 để chứng tỏ rằng cô có khả năng sử dụng ma pháp cấp 3 cũng đóng góp một nhân tố lớn.

Nói thực, họ không hề tiến vào rừng mà chỉ đi men theo tuyến đường giữa đồng bằng với rừng, nơi đó sẽ không xuất hiện quái vật quá mạnh mẽ. Thực lực của mọi người hoàn toàn có thể đối phó. Thêm vào đó, thông qua cuộc chiến, tôi còn có thể xác nhận thực lực của mỗi người. Sau vài giờ thảo luận, cuối cùng họ quyết định chọn con đường này.

Rời khỏi Eae Rantel lúc mặt trời đã lên đến đỉnh, có thể thấy phía xa là một mảng rừng rậm nguyên thủy. Những cây khổng lồ mọc san sát, cành lá xum xuê sinh trưởng mạnh mẽ đến mức ánh mặt trời không có cách nào xuyên qua, tầm nhìn bị giảm sút, thậm chí còn xuất hiên ảo giác bị bóng tối nuốt chửng nữa. Khe hở giữa những cái cây giống như miệng của một con quái vật đang mở chờ đội con mồi lơ ngơ bước vào; khiến người ta cảm giác bất an rõ rệt.

Đoàn người đi theo đội hình bao quanh chiếc xe ngựa; người đánh xe đương nhiên là Nfirea, Ranger Lukeluther đi phía trước, chiến sĩ Peter đi phía bên trái, còn phía bên phải là Druid Dine cùng Ma Pháp Niệm Chú Sư Ninya, phía sau là Ainz và Narberal.

Tầm nhìn khá là quang đãng, do đó đoàn người không cảnh giác nhiều, nhưng một lúc sau, giọng nói của Peter trở nên nghiêm túc hơn:

"Momon-san, bắt đầu từ đây chính là vùng đất nguy hiểm. Tuy sẽ không xuất hiện quái vật ta không thể đối phó, nhưng vì an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận..."

"Đã hiểu."

Ainz gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

Nếu như ở trong trò chơi, mỗi loại quái vật có một địa điểm xuất hiện được xác định từ trước, nhưng trong hiện thực thì không có tình huống như vậy. Chí có chúa mới biết là sẽ có loại kẻ thù khó chơi nào xuất hiện tại đây.

Căn cứ theo cuộc chiến ở làng Carne mấy hôm trước, cộng thêm những thông tin lấy được từ đám tù binh Dương Quang Thánh Điển, Ainz rất tự tin vào sức mạnh của mình. Nhưng đó là năng lực của một Ma Pháp Niệm Chú Sư, còn hiện tại Ainz mặc bộ giáp được làm bằng phép thuật, do đó không thể sử dụng phần lớn ma pháp.

Bằng sức mạnh bị kìm nén này, liệu có thể diễn vai kẻ tiên phong có năng lực không đây? Không chỉ có như thế, thân là một hộ vệ, điều kiện thắng lợi không phải là đánh thắng kẻ địch mà là bảo vệ thành công Nfirea - đối tượng của nhiệm vụ. Ainz tự hỏi như thế, trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn.

Nếu gặp được tình huống khẩn cấp, cậu định giải trừ áo giáp để sử dụng ma pháp, nhưng kèm theo đó phải giết hết toàn bộ những người đồng hành hoặc sửa chữa trí nhớ của bọn họ, Ainz chẳng mong làm như vậy.

Phiền quá đi trời.

Ainz quay đầu nhìn về phía Narberal, cô gật nhẹ đầu khi cảm nhận được ánh mắt của cậu.

Trước đó hai người đã thảo luận qua, ma pháp mà Narberal có thể sử dụng là ma pháp cấp cao, lúc cần kíp cao nhất là cấp năm, hi vọng chỉ cần như vậy là giải quyết được vấn đề. Song nếu vẫn không được, Ainz sẽ bỏ áo giáp và chiến đấu nghiêm túc.

Nhìn đến hai người trao đổi ánh mắt--Ainz vẫn đội mũ giáp che kín--Lukeluther hiểu lầm chút, bèn pha trò đùa giỡn với Narberal:

"Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Chỉ cần không bị tập kích bất ngờ, thì không quá khó để xử lý mà. Lại có tôi phụ trách cảnh giới, địch không thoát khỏi đôi mắt của tôi đâu. Này Narberal-chan, tôi rất mạnh mẽ đúng không?"

Narberal chẳng thèm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lukeluther:

"Momon-san, có thể cho phép tôi đè bẹp... con muỗi ti tiện này không?"

"Câu nói thật lạnh lùng, Narbe-san."

Ai cũng cười trừ với Lukeluther, anh ta giơ ngón tay cái lên và chẳng nổi cáu với câu đáp tàn nhẫn của Narberal. Họ coi sinh vật hạ đẳng trong miệng cô nàng chỉ nhằm vào tên ba hoa kia mà thôi.

Ainz từ chối yêu cầu chân thành của Narberal, cảm thấy cái dạ dày không tồn tại kia của cậu có chút đau. Lúc này đang đi cùng với con người, cậu chỉ hi vọng cô nàng che giấu đi những suy nghĩ như thế trong lòng.

Giống như hiểu lầm thái độ của Ainz, Nfirea bên cạnh xen vào:

"Không có chuyện gì. Thật ra từ vùng này đến làng Carne, đều thuộc phạm vi của 『Hiền Vương Rừng Xanh』, một ma thú mạnh mẽ. Cho nên trừ khi may mắn từ bỏ chúng ta, chúng ta sẽ không chạm trán quái vật đâu."

"Hiền Vương Rừng Xanh?"

Ainz nhớ lại những gì được nghe từ làng Carne.

Hiền Vương Rừng Xanh là một con quái vật biết sử dụng ma pháp, sở hữu sức mạnh kinh người. Bởi vì nó ở sâu bên trong khu rừng, do đó ít người có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng sự tồn tại của nó đã từ khá lâu rồi. Thậm chí có người còn nói nó là một con thú bốn chân lông trắng bạc có một cái đuôi rắn, nó đã sống mấy trăm năm.

Muốn nhìn nó một cái nà. Dù không biết thật hư, nhưng mà nếu như nó đã sống rất lâu thì sẽ có được trí thông minh đáng ngạc nhiên. Lại còn cái danh hiệu Hiền Vương Rừng Xanh nữa. Nếu có thể bắt được nó...... chắc hẳn là có thể tăng cường thêm sức mạnh cho Nazarik.

Ainz tưởng tượng hình dáng của con quái trong đầu.

Nói đến Hiền Vương Rừng Xanh, vài động vật đã tuyệt chủng trông như...... như khỉ... Ah, đười ươi. Hay là Người rừng?... Hiền nhân? Nó có đuôi rắn... Có loại quái vật như vậy sao?

Nghĩ rằng trong Yggdrasil cũng có loại quái vật này, trong đầu Ainz rốt cuộc cũng hiện lên đáp án:

Là một con Nue!...... Hẳn là đầu khỉ, thân cáo, chân hổ cùng đuôi rắn... Không chắc lắm nơi này liệu có quái vật trong Yggdrasil hay không, nhưng có khả năng cũng triệu hồi ra như lũ Thiên Sứ.

[Note: thông tin thêm về Nue https://en.wikipedia.org/wiki/Nue]

Đang lúc Ainz nhớ lại hình dáng của Nue trong Yggdrasil, Lukeluther lại trêu hoa ghẹo bướm với Narberal:

"Maa, ừm thế, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, liệu có thể tăng mức cảm tình của Narbe-chan hay không đây?"

Narberal lộ ra vẻ chán ghét, chậc lưỡi một cái.

Lukeluther giả bộ bị tổn thương sâu sắc, nhưng không có ai thèm đến an ủi hắn ta. Mọi người chỉ coi hai người đang diễn hài.

Vì thế nhóm vừa nói chuyện phiếm, vừa tiến lên dưới cái nắng như thiêu như đốt. Những đôi giày da đạp lên cỏ, tạo nên một hương vị cỏ xanh phảng phất.

Nhìn đoàn người lấy tay lau mồ hôi trên trán, Ainz vô cùng cảm tạ thân thể Undead này. Ánh mặt trời chói chang không gây chút khó chịu nào, mặc trên người một bộ giáp cồng kềnh cũng không có cảm giác mệt mỏi.

Chỉ có Lukeluther vẫn hoàn toàn năng động, cười đùa trong khi mọi người đều im lặng di chuyển.

"Mọi người nè, không cần cẩn thận như vậy đâu, bởi vì tôi làm nhiệm vụ cảnh giới mà. Narbe-chan tin tưởng tôi đó, nhìn cô ấy bình tĩnh thế nào đi."

"Không phải bởi vì ngươi, mà là vì Momon-san đang ở đây."

Narberal nhíu mày. Cảm giác như sắp xảy ra chuyện không thể cứu vãn, Ainz đặt tay lên vai của Narberal. Trong nháy mắt, nét mặt của cô nàng dịu trở lại.

Nhìn hành động của hai người, Lukeluther nghi vấn:

"Naa, chết thật, Narbe-chan và Momon-san có phải tình nhân không vậy?"

"T-tình nhân á! Ngươi nói cái gì vậy! Albedo-sama mới là...!"

"Ngươi!" Ainz gằn một tiếng "Đang nói gì vậy! Narbe!"

"Á!"

Narberal trợn tròn mắt, vội vàng lấy tay che miệng mình, còn Ainz ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói:

"...Lukeluther-san, anh có thể dừng nói năng vô căn cứ không?"

"...A, xin lỗi. Chỉ là đùa một chút mà thôi. A, chẳng lẽ Momon-san đã có đối tượng rồi sao?"

Lukeluther cúi đầu nhưng không hề có chút giác ngộ tự kiểm điểm nào, nhưng Ainz cũng không tức giận như ban nãy. Lần này ra ngoài, lựa chọn Narberal đi theo là một quyết định vô cùng dại dột rồi.

Mặc cho cảm thấy chọn nhầm người, nhưng Ainz cũng có nỗi khổ, bởi vì ngoài cô nàng này ra thì không có ai phù hợp cả. Bên trong guild Ainz Ooal Gown, tất cả NPC được tạo ra đều thuộc chủng tộc dị hình; chỉ một vài trong số họ có thể trà trộn vào trong thành phố của con người. Narberal đang ngụy trang, và chí ít có hình dáng bên ngoài là con người...Nhưng cậu hoàn toàn quên mất tính đến tính cách của cô này.

Xem xét kỹ lưỡng thì có lẽ Lupusregina Beta phù hợp hơn, nhưng đến bây giờ thì đã quá trễ.

Narberal vì câu lỡ miệng vừa rồi mà sắc mặt tái nhợt, nên để làm cô yên tâm, Ainz vỗ nhẹ vào lưng của cô. Một lãnh đạo tốt sẽ tha thứ cho lỗi đầu tiên của nhân viên. Nếu sai lầm đó bị lặp lại, khi đó cần có một sự trách mắng thích hợp. Hơn nữa nếu cô cứ chán nản hoặc e ngại chỉ vì một lỗi, rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến hành động sau này.

Quan trọng hơn là cô chỉ mới nhắc đến cái tên Albedo. Không cần thiết phải sửa trí nhớ--Có lẽ.

"Lukeluther, đừng nói nhảm nữa, lo mà cảnh giới đi."

"Đã hiểu."

"Momon-san, thật xin lỗi vì anh bạn lắm miệng của tôi. Đoán bừa chuyện người khác là điều không tốt chút nào."

"Không sao. Nếu anh ta chú ý nhiều hơn sau này, thì cứ cho qua đi."

Hai người nhìn lưng của Lukeluther, nghe được anh ta lầm bầm, "A--bị Narbe-chan ghét rồi. Độ thiện cảm thành âm luôn." Đôi vai rũ xuống vẻ chán nản.

"Tên ngốc đó...! Tôi sẽ nói chuyện tử tế với hắn sau. Chuyện vừa rồi giả vờ không nghe vậy."

"Không vấn đề. Ừm. Vậy thì phiền anh rồi. Cứ để cho Lukeluther cảnh giới đi, tôi cũng muốn tìm hiểu vài điều."

"Không thành vấn đề. Hắn ta gây ra rắc rối, vậy thì để cho hắn bồi thường đi."

Nhìn vẻ tươi cười của Peter, Ainz đi đến phía Ninya và Dine. Dine đổi chỗ với cậu rồi đi cạnh Narberal.

"Về vấn đề ma pháp, tôi có vài chuyện muốn hỏi."

Thấy Ninya gật đầu đồng ý, Ainz mở miệng. Dường như cảm thấy hứng thú với Ainz, Nfirea cũng nhìn sang.

"Người bị khống chế hay bị mê hoặc bởi các loại ma pháp, có thể tiết lộ những gì mình biết. Trong các biện pháp phòng chống, liệu có ma pháp nào tùy theo điều kiện mà có thể giết người bị dính phép sau khi hắn trả lời vài câu không?"

"Tôi chưa từng nghe nói đến loại ma pháp như vậy đó."

Ainz quay đầu, từ dưới lớp mũ giáp, phóng mắt về phía Nfirea.

"Tôi cũng không biết. Ma pháp sửa chữa hay cường hóa vật thể có thể được kích hoạt sau một quãng thời gian xác định trước, nhưng không có cái nào giống như anh vừa nói."

"...Vậy sao."

Không nghe được đáp án của vấn đề muốn biết nhất, trong lòng Ainz hơi có chút thất vọng.

Thế là, vấn đề lợi dụng những người sống sót của Dương Quang Thánh Điển như thế nào, chỉ có thể để sau này giải quyết vậy.

Hiện tại số kẻ còn sống không nhiều, nhưng vứt hết thì phí quá. Để xác định thủ đoạn ma pháp khiến cho thành viên của Dương Quang Thánh Điển biến mất sau khi chết, họ đã giải phẫu vài tên lúc còn "tươi", thật sự là lãng phí. Vì chúng chết quá dễ, chẳng phải tốt hơn là vắt ra thêm thông tin sao? Toi một tên là mất cơ hội hỏi 3 câu.

Đáng tiếc nhất chính là cái chết của Nigun. Họ để vuột mất kẻ có khả năng giữ nhiều thông tin chỉ sau vài câu đơn giản.

Nhưng cái thất bại kia cũng dạy cho Ainz biết, chỉ sử dụng tri thức từ Yggdrasil thì hoàn toàn không đủ để sống trong thế giới này, cho nên không thể nói là trắng tay. Nên nhìn lạc quan hơn, vì cậu cũng đã học nhiều điều từ thất bại này.

Khi Ainz tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó, Ninya tiếp tục nói:

"Nói như vậy chứ ma pháp mà tôi biết cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Magic Caster được bảo trợ và giáo dục bởi một quốc gia không chừng tạo được thần chú như vậy đấy. Ở Pháp Quốc Slein, Priest được học theo kiểu ma pháp niệm chú sư xây dựng trên tín ngưỡng; Đế Quốc cũng có các Arcaner, Sorcerer, Wizard theo học trường Magic Caster. Không có gì lạ nếu như các bang của Bình Nghị Quốc Argrande sử dụng ma pháp của long tộc."

"Thì ra là thế. Nói cách khác, nếu có một quốc gia chống lưng, có thể xuất hiện loại ma pháp kia cũng không có gì ngạc nhiên."

Theo như những tin tình báo lấy được lúc trước, Bình Nghị Quốc Argrande là một quốc gia của những kẻ nửa người, có một hội đồng để thiết lập những chính sách. Trong đó làm người ta chú ý nhất là Ngũ Long, nghe nói có sức mạnh rất kinh người. Bình Nghị Quốc là kẻ địch đối với Pháp Quốc Slein, bởi vì nơi này đề cao con người.

Đối với các quốc gia kia, Ainz cảm thấy rất có hứng thú, nhưng trước mắt vẫn còn phải dồn sức xây dựng căn cứ nên không có dư lực đem râu ria thò đến các quốc gia kia. Chỉ thực hiện những chính sách hiện hành cũng đã làm tiêu hao không ít sức chiến đấu của Nazarick rồi.

"Vậy thì tôi hỏi sang vấn đề khác được chứ?"

Ainz hỏi Ninya các câu khác, lòng cậu cảm thấy khá thỏa mãn.

Ainz còn hỏi Ninya cùng Peter rất nhiều đề tài khác, đến mức những thành viên của Tất Hắc Kiếm nhìn bọn họ với ánh mắt "Vẫn còn nói chuyện sao?". Nội dung phong phú bao gồm ma pháp, võ kỹ, mạo hiểm giả cùng những tin tức các quốc gia láng giềng.

Mặc dù phải vô cùng cẩn thận câu chữ khi hỏi, nhưng câu trả lời nhận được cũng cực kì hữu ích. Cậu tự tin hiểu biết về thế giới này đã muốn tăng lên không ít.

Nhưng vẫn chưa đủ. Sau khi biết được một việc, những câu hỏi liên quan sẽ theo nhau mà đến, đặc biệt là những vấn đề về ma pháp. Ma pháp là trụ cột của thế giới này, làm cho nơi đây nên hình nên dáng như vầy, quả thực khiến cho Ainz giật mình.

Khác biệt lớn nhất, chính là trình độ văn minh của thế giới. Nhìn qua thì có vẻ giống như thời kì trung cổ, thực tế thì đã thuộc vào kì cận đại, có nhiều thứ đã đạt tới tiêu chuẩn của thời kì hiện đại. Mà thứ tạo ra những bước tiến đó chính là ma pháp.

Sau khi biết được điều này, Ainz quyết định từ bỏ việc nghiên cứu kĩ thuật của thế giới này. Ma pháp và khoa học kĩ thuật là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, không thể nào áp dụng những tiêu chuẩn của thế giới kia vào nơi này được. Có ma pháp có thể tạo ra đường, muối, hương liệu, có ma pháp có thể tạo ra chất dinh dưỡng cho đất, khiến cho việc nông có thể thực hiện liên tục mà không cần luân canh.

Tin hay không thì tùy, nhưng biển xanh không có vị mặn. Những thông tin này, so với tri thức phổ thông trước kia của Ainz chênh lệch quá lớn.

Ainz cẩn thận thỏa mãn trí tò mò của mình, không biết qua bao lâu.

"Có động tĩnh."

Lukeluther đột nhiên mở miệng, giọng nói căng thẳng. Khác hẳn với giọng đùa cợt khi nói chuyện với Narberal, hiện tại anh ta đúng thực là một mạo hiểm giả vô cùng kinh nghiệm.

Mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt của Lukeluther, bắt đầu cầm vũ khí lên.

"Ở đâu?"

"Đó. Là ở chỗ kia."

Nghe được Peter hỏi, Lukeluther duỗi ngón tay chỉ về phía một góc rừng rậm. Bởi vì khu rừng che chắn tầm nhìn, không thể quan sát thấy bất cứ động tĩnh gì. Ngay cả như vậy, không ai nghi ngờ Lukeluther.

"Phải làm sao?"

"Không thể xâm nhập vào khu rừng, nếu chúng không đi ra, chúng ta cũng không cần để ý đến."

"Như vậy theo kế hoạch, để cho Nfirea lui về phía sau."

Khi bọn họ đang thảo luận phương án tốt nhất, trong rừng xuất hiện chút động tĩnh, đám quái vật dần dần xuất hiện.

Có 15 con quái, hình dáng như con nít loài người, vây quanh sáu sinh vật khổng lồ.

Nhóm sinh vật bé tí kia là Goblin, một loại á nhân.

Khuôn mặt nhăn nheo, một cái mũi bẹp, miệng to đỏ lòm như chậu máu, bên trong nhô lên hai cái răng nanh, làn da màu trà nâu sẫm, mái tóc đen lộn xộn giống như được chải bằng sáp.

Quần áo trên người đều rách nát, màu nâu xỉn không biết là do nhuộm hay do bùn đất mà có, phía bên ngoài mặc giáp bằng da thuộc. Trên tay mỗi tên đều cầm một cây dùi, tay kia cầm một cái khiên nhỏ.

Bọn chúng chính là kết quả giao phối giữa con người và vượn, chúng mang theo vẻ tà ác.

Bọn khổng lồ cao khoảng chừng 250cm đến 300cm.

Cằm vuông, nhô ra phía trước, bộ dạng có vẻ ngu ngốc.

Cánh tay cường tráng như một thân cây cổ thụ, những cơ bắp kia gần như chạm vào mặt đất vì những tên khổng lồ này khòm lưng. Trên tay cầm một cây gậy được đẽo gọt cành lá, và xung quanh eo quấn một lớp da thú thô sơ. Thân thể bọn chúng có mùi rất khó chịu, thậm chí có thể ngửi được từ khoảng cách rất xa.

Làn da mọc đầy mụn cóc, có màu nâu cháy, cơ ngực và cơ bụng rất phát triển, có vẻ cứng cựa. Nhìn bề ngoài mà nói thì sức mạnh của lũ này là rất lớn, giống như một con khỉ đột khổng lồ bị cạo sạch lông trên người. Lũ khổng lồ này chính là Ogre, cũng là một loài nửa người.

Hầu hết mỗi con quái đều mang theo một cái túi rách nát, loại dùng cho những chuyến đi xa.

Đám quái vật nhìn đoàn người trong khi bước vào vùng đồng bằng. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng cũng có thể thấy được sự thù địch trên những khuôn mặt ghê tởm kia.

"......Số lượng khá nhiều. Xem ra không thể tránh được một cuộc chiến rồi."

"Ừ, đúng vậy. Đặc tính của Goblin và Ogre là tấn công một nhóm ít hơn. Hay đúng hơn trí tuệ của bọn chúng chỉ có thể phán đoán sức chiến đấu dựa vào số lượng, có hơi phiền toái."

Dù đã có kinh nghiệm, Ainz biết rằng thế giới này khác với trò chơi, nhưng Ainz vẫn phần nào bối rối vì điều kia.

Bất kể là vóc người hay màu da, những con Goblin và Ogre trước mặt đều không giống nhau, nói cách khác chúng là những cá thể riêng biệt. Cứ như trước mắt là hai mươi mốt con quái vật khác nhau.

"Thực sự khác với trò chơi sao?"

Cảm giác giống như sắp tiến vào một khu vực đầy rẫy những con quái vật chưa biết mà không có hướng dẫn, Ainz lại nhớ đến cuộc chiến ở làng Carne, bèn thấp giọng lẩm bẩm câu vừa rồi.

"Như vậy, Momon-san."

"...Ừ, sao vậy?"

"Chúng ta đã thống nhất mỗi bên đối phó với một nửa lũ quái vật gặp phải, nhưng hiện tại làm sao có thể phân chia đây?"

"Không thể chia làm hai đội để tiêu diệt chúng sao?"

"Nếu như vậy thì có khả năng bọn chúng sẽ nhằm vào một bên, khó chịu lắm. Narbe-san có thể sử dụng ma pháp 《Fire Ball》 hay các loại ma pháp phạm vi lớn để tiêu diệt hết lũ Goblin được không?"

"Tôi không thể sử dụng 《Fire Ball》.Ma pháp mạnh nhất tôi dùng được là 《Lightning》."

Ainz nhớ lại đây chính là hạn chế lúc trước đặt ra cho cô.

"《Lightning》 là ma pháp đánh xuyên táo phải không?"

"Trong trường đó, sao không dụ địch xếp thành một hàng, rồi để cô ấy giải quyết từ một phía?"

"Nếu thế thì phải xây dựng một phòng tuyến ngăn cầm chân chúng..."

"Chuyện này giao cho tôi. Mọi người có thể bảo vệ Nfirea trên xe kia được không?"

"Momon-san..."

"Nếu chỉ có một con Ogre thì không có vấn đề gì cả, tôi cũng không phải loại yếu ớt gì. Xin cứ việc đứng xem tôi dễ dàng giải quyết lũ Ogre như thế nào."

Âm thanh tràn ngập tự tin của Ainz làm cho những đội viên của Tất Hắc Kiếm cảm thấy đây là phương án tốt nhất, tạo cảm giác an toàn cho họ.

"Đã hiểu. Nhưng chúng tôi sẽ không thảnh thơi đứng nhìn kẻ địch tấn công; chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ anh ở bên ngoài."

"Anh có cần hỗ trợ phép thuật không?"

"A, chúng tôi không cần. Những người bạn Tất Hắc Kiếm, các anh nên đi trợ giúp đồng đội của mình đi."

"Vậy thì theo ý anh. Mọi người, nếu đánh nhau trong tình hình, nơi đây khá gần khu rừng nên kẻ địch có thể sẽ chạy trốn vào đó."

"Như vậy thì sử dụng biện pháp cũ sao? Trước hết dụ chúng nó ra xa."

"Làm vậy đi! Do Momon-shi ngăn cản đòn tấn công của địch, những con cá lọt lưới thì xử lí thế nào , Peter?"

"Tôi sẽ sử dụng kĩ năng 《Đồn Lũy》 để giữ chân những con Ogre. Còn lũ Goblin, Dine hãy ngăn cản chúng. Ninya niệm ma pháp phòng ngự lên người tôi. Mặt khác dù có lẽ không cần, nhưng nên lưu ý an toàn của Narbe-san. Lukeluther, chăm sóc đám Goblin. Nếu như có con Ogre nào xuyên qua được hàng phòng ngự, anh cũng phải chịu trách nhiệm cản chân chúng. Lúc đó thì Ninya sẽ ưu tiên tiêu diệt Goblin."

Mọi người nhìn nhau, gật đầu cho thấy đã hiểu những điều Peter nói. Kế hoạch chiến đấu được quyết định vô cùng nhanh chóng, mọi người ăn ý một cách hoàn hảo.

Ainz âm thầm bật ra một tiếng bội phục.

Ký ức về quãng thời gian trong Yggdrasil ùa về. Ainz cùng những người bạn trên chiến trường phối hợp vô cùng ăn ý. Dụ địch, chịu đòn, điều chỉnh mục tiêu. Chính vì hiểu rõ năng lực của nhau, nên họ mới có thể chiến đấu theo tổ đội như vậy.

Có lẽ có điểm bất công, nhưng Ainz tin rằng hợp tác trong nhóm nhỏ kiểu này là rất khó. Tất Hắc Kiếm tuy kém hơn bọn họ nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng thân quen đâu đó.

"Momon-san cần trợ giúp gì ngoài ma pháp không?"

"Không, không cần. Hai người chúng tôi là đủ rồi."

"Vậy thì anh thật sự... thật sự rất tự tin đấy."

Trong lời nói của Peter mang theo chút bất an. Những ai phụ trách tuyến phòng thủ, nếu bị đánh bại, có thể tạo nên hiệu ứng Domino, làm cho đội ngũ hoàn toàn tan rã. Peter chắc cảm thấy vô cùng lo lắng về chuyện ấy.

Suy cho cùng không phải trò chơi mà là đem tính mạng ra đánh cược.

"Khi nào bắt đầu, anh sẽ biết."

Ainz dùng lời này để chấm dứt cuộc đối thoại.

"Hãy bắt đầu khi các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng."

Lukeluther kéo căng dây của cây trường cung được tạo từ chất liệu Composite, cho đến khi nó phát ra âm thanh rít rít mới dừng lại. Bin-, dây cung cắt ngang qua không khí, mũi tên lao đi, rơi xuống chỗ đi vào thảo nguyên, cách lũ Goblin chừng 10 mét.

Một đòn tấn công hụt, làm cho lũ goblin cầm khiên ra vẻ cười nhạt.

Chúng cười nhạo mũi tên bắn hụt. Dĩ nhiên cho dù là chúng cũng không thể nào tấn công mục tiêu cách xa 120 mét cả, nhưng chúng quên mất điều này.

Bị tấn công và chênh lệch số lượng khiến cho hung tính của những con Goblin nổi lên, chúng nhằm về phía Lukeluther mà hú hét, lao đến không kìm nén, theo sau là đám Ogre.

Bản tính khát máu của lũ Goblin đã làm chúng vứt hết tất cả, chẳng những không xếp thành hàng, cũng không thèm đưa khiên lên đỡ. Đầu của bọn chúng lúc này đã trở nên trống rỗng.

Lukeluther xác nhận điểm này, khẽ mỉm cười.

"Xem đây--"

Khi khoảng cách chỉ còn tầm 90 mét, Lukeluther bắn ra một mũi tên khác, mũi tên này không trượt, nó xuyên qua đầu một con Goblin đang lao đến. Nó lảo dảo vài bước rồi ngã oạch đằng lưng, chết.

Khoảng cách hai bên dần thu hẹp, nhưng tay Lukeluther không chút lo lắng nào. Bởi vì anh ta tin tưởng cho dù kẻ địch tiến đến sát bên cạnh cũng sẽ có người bảo vệ mình.

《Reinforce Armor》

Ở phía sau lưng Lukeluther, Ninya phát động một ma pháp phòng ngự. Nghe được âm thanh của đồng đội, Lukeluther cài thêm một mũi tên nữa.

Ở khoảng cách 50 mét, Lukeluther bắn một mũi tên khác, xuyên qua đầu một con Goblin, làm nó ngã xuống đất không nhúc nhích. Lúc này Peter và Dine cũng bắt đầu hành động.

Những con Goblin khá nhanh nhẹn, còn những con Ogre thì có những bước chân rất dài, do đó tốc độ của bọn chúng không sai biệt nhiều lắm. Ngay cả như vậy, do đây là trên thảo nguyên, khi khoảng cách tầm 100 mét thì những con Ogre vọt lên phía trước, theo sau là lũ Goblin. Khoảng cách còn hơi xa để cho sử dụng ma pháp diện rộng bao trùm hết lũ quái.

Nhưng mà như vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì nhiệm vụ của Dine là cầm chân một con Ogre.

《Twine Plant》

Dine phát động một ma pháp, cỏ dưới chân một con Ogre lay động, biến thành dây và quấn lấy. Con Ogre bị dây trói từ thực vật cứng cáp bất thường này siết tại chỗ, nó tuyệt vọng gào rú không ngừng.

Lúc này, Ainz cùng với Narberal đằng sau, thảnh thơi đi về phía trước.

Nhìn bước chân mà xem xét thì hai người này không giống như đang đi đánh nhau với quái vật mà là nhàn nhã tản bộ.

Con Ogre chạy phía trước ngày càng đến gần, Ainz đưa hai tay ra sau lưng, cầm lấy hai chuôi kiếm. Narberal cũng đưa tay vào áo choàng, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Vẽ ra đường cong thật lớn, hai thanh kiếm xuất hiện.

Nhìn hai thanh kiếm trên tay Ainz, những thành viên của Tất Hắc Kiếm há hốc mồm.

Hai thanh kiếm trên tay Ainz sáng bóng thanh dài tầm 150cm, nhìn qua rất hùng tráng. Thay vì nói chúng là những vũ khí chiến tranh, nên gọi chúng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá đúng hơn.

Những hoa văn khắc trên thân kiếm trông giống 2 con rắn quấn vào nhau, phần phía trước mở ra giống như một cây quạt. mũi kiếm phát ra một vầng hào quang sắc lẻm lạnh buốt.

Vũ khí của anh hùng.

Song kiếm trên tay Ainz phải được gọi thế.

Hình ảnh này làm cho thành viên của nhóm Tất Hắc Kiếm hít vào một hơi nữa. Nếu như hình ảnh vừa rồi làm cho người ta kính sợ thì lần này lại làm cho người ta á khẩu không nói nên lời.

Thân kiếm càng dài, đương nhiên trọng lượng của nó sẽ càng nặng. Cho dù là cầm vũ khí được buff ma pháp giảm trọng lượng thì cũng không thể nào dễ dàng sử dụng như vậy. Trên quãng hành trình ngắn ngủi vừa rồi, mọi người đều biết Ainz sở hữu sức mạnh cơ bắp cực lớn, song kiến thức thường thức của họ không thể chấp nhận ai đó có khả năng vung một cây kiếm đồ sộ dễ dàng như vậy.

Nhưng...

Nhưng Ainz thật sự sử dụng được hai cây cự kiếm đó giống như hai cây dùi, bộ dạng kia trông rất oai phong lẫm liệt.

"Momon-san...... rốt cuộc thì anh là thần thánh phương nào vậy..."

Như nói thay phần mọi người, Peter mở miệng cảm thán. Thân là một chiến sĩ, cậu ta biết phải có một lực tay khủng khiếp mới có thể dùng loại kĩ thuật mạnh mẽ này. Nếu muốn đạt đến cấp độ đó chính anh cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian rèn luyện, bởi vậy mà anh ta mới kinh ngạc đến thế. Dù cho đã biết là có chênh lệch về level nhưng khi sự thật phơi bày trước mặt, chân anh không khỏi run rẩy.

Mà ngay cả lũ có trí tuệ không cao như Goblin nhìn thấy bóng dáng của Ainz cũng có cảm giác kinh khiếp, kìm tốc độ phóng liều lĩnh, đổi hướng đánh vào hội Peter.

Chỉ có đám tứ chi phát triển như Ogre mới không có chút sợ hãi nhằm vào Ainz mà xông tới.

Khoảng cách hai bên càng gần, con Ogre giơ cao cây chày trong tay.

Thanh kiếm trên tay Ainz rất lớn nhưng cây chày dài của Ogre có tầm tấn công cũng xa hơn. Con Ogre vừa đưa chày lên, Ainz đã bước chân vào phạm vi tấn công của nó.

Động tác cậu nhanh như một cơn gió. Tiếp theo, với lấy tốc độ còn nhanh hơn, tay phải cậu xả cây cự kiếm chém một nhát, dư ảnh sau tia chớp sáng màu bạc lóe lên giống như chặt đứt không gian.

Một kiếm kì quái hùng vĩ, cho dù không phải hướng về phía mình, nhưng vẫn cảm giác như tử thần vừa lướt qua bên cạnh, họ cảm thấy sởn gai ốc.

Kết thúc chỉ bằng một đòn duy nhất.

Ainz chuyển sự chú ý của mình qua con Ogre bên cạnh. Con Ogre vừa rồi cứ như là đợi Ainz rời đi, nửa người phía trên giữ nguyên vị trí một lát trước khi cuối cùng rơi xuống mặt đất, nửa dưới vẫn đứng bất động. Máu cùng nội tạng con Ogre phun ra bốn phía, làm bốc lên một mùi máu ngáy mũi, nhấn mạnh đây không phải là ảo ảnh.

Một đường kiếm chéo xuống chém quá ngọt.

Rõ ràng vẫn còn đang trong cuộc chiến, nhưng hai bên đều yên lặng bất động, giống như thời gian tại đây ngừng lại, lẳng lặng nhìn quang cảnh kinh người trước mặt.

Một chiêu giết chết. Cho dù là Ogre với dáng người khổng lồ cũng không thoát khỏi vận mệnh bị chia thành hai nửa.

"......Kinh v~!!"

Không biết ai thấp giọng tán thưởng. Nhưng trên chiến trường lặng ngắt như tờ này vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"...Thật không thể tin nổi. Anh ấy hẳn phải vượt qua cấp Mithril và đạt đến cấp Orichalcum... Không, là cấp Adamantium chăng?"

Xả hai con quái vật chỉ với một kiếm.

Đây cũng không phải là chiêu thức không thể nào làm được. Một số cực kì ít cao thủ dùng kiếm, hoặc sở hữu vũ khí ma thuật mạnh mẽ, cũng có thể sẽ làm được. Nhưng nếu một tay cầm song thủ cự kiếm, khi đấy rất khó để vận đủ sức mạnh cần thiết để chém đôi đối thủ chỉ với một đòn, ai ai cũng thấy vậy. Song thủ kiếm cần hai tay nắm lấy chuôi kiếm. Dùng lực ly tâm của đòn đánh cộng với trọng lượng của vũ khí mà chém tới; không phải là thứ có thể đơn thuần sử dụng lực một cánh tay.

Do đó, hoặc kiếm của Ainz được yểm ma pháp mạnh mẽ, hoặc lực tay Ainz sở hữu lớn hơn một chiến binh bình thường dùng hai tay rất nhiều. Hoặc cả hai.

Nhìn quang cảnh làm người ta nghẹn họng, lũ Ogre vô thức dừng bước lại, vẻ mặt sợ hãi và chúng thoái lui. Ainz nhanh nhẹn đi tới để kéo gần khoảng cách.

"Sao vậy? Không đến nữa sao?"

Âm thanh nhẹ nhàng trầm tĩnh vang lên trên chiến trường.

Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng lại làm cho lũ Ogre càng cảm thấy sợ hãi hơn. Đơn giản vì chúng nó đã tận mắt chứng kiến thực lực của đối phương cách xa chúng cỡ nào.

Ainz tiếp cận một con Ogre khác bằng tốc độ kinh người - hoàn toàn không phải tốc độ của người mặc giáp toàn thân có thể có.

"Waarghh--!"

Con Ogre vừa rít lên một tiếng - nằm giữa tiếng ré và hét, vừa giơ cao cây chày gỗ trong tay, đối mặt với Ainz sắp tấn công. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ động tác của nó thực sự quá chậm.

Áp sát con Ogre xong, cự kiếm bên tay trái Ainz chém ngang ra.

Nửa người phía trên của con Ogre bay lên, xoay tròn, rơi xuống cách nửa dưới không xa.

Một nhát chém ngang, xẻ con Ogre làm đôi.

"Momon-san...Là quái vật sao...?"

Không ai mở miệng phủ định phỏng đoán của Dine sau khi đớ người chứng kiến cảnh tượng rúng động vừa rồi.

"...Như vậy, đám còn lại..."

Ainz bước về phía trước một bước; khuôn mặt xấu xí của lũ Ogre lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau xa hơn.

Những con Goblin bẻ một vòng lớn, lướt qua tuyến phòng thủ của Ainz và tấn công vào đội ngũ của Peter. Những thành viên của Tất Hắc Kiếm vừa rồi tập trung quá mức xem trận chiến, đến khi lũ Goblin tấn công mới bắt đầu phản ứng.

Peter nâng cây đao cùng cái khiên lớn, nghênh chiến mười con Goblin hoặc hơn đang xông vào. Đâm về phía trước một kiếm, anh chém bay đầu con Goblin dẫn đầu. Peter né tránh máu của nó bắn vào người, rồi bắt đầu cận chiến với những con Goblin khác.

"Nhẹn lé nè!"

Đám Goblin nhe hàm răng vàng khè, líu ríu tiếng gì đó khó nghe.

Peter khéo léo sử dụng cái khiên ngăn cản đòn tấn công trước mặt, còn đòn tấn công bên sườn thì dùng áo giáp được ma pháp cường hóa đón đỡ, gây ra một tiếng thụp đục.

《Magic Arrow》

Con Goblin định đánh lén phía sau Peter bị hai mũi tên phép thuật bắn trúng, ngã xuống đất không một tiếng động.

Một nửa số Goblin vây quanh Peter tách ra và tấn công 3 người khác trong party, nhưng không có con nào lao đến tấn công Narberal, người đứng cạnh cơn lốc tử vong Ainz.

Buông cây trường cung trong tay, Lukeluther rút thanh đoản kiếm bên hông. Cùng với Dine đang cầm trong tay một cây chùy, họ chạy đến bên cạnh Ninya, quay lưng về cậu ta.

Lukeluther và Dine đối phó với 5 con Goblin. Cả hai xử con này xong tới con kia, nhưng khá là tốn thời gian. Vẻ mặt Lukeluther đau khổ khi cánh tay chịu một đập từ cây gậy của một con Goblin nào đó trong khi anh đâm con dao vào khe hở trên giáp da của con Goblin. Dine cũng trúng một vài cú đấm, động tác trở nên chậm chạp hơn, nhưng cũng không có vết thương nào chí mạng.

Ninya không chút buông lỏng, một mặt vẫn quan tâm đến cuộc chiến, một mặt dưỡng sức bảo tồn ma pháp. Một vài con Ogre bị ma pháp trói buộc không thể hành động, và Ninya cần ma pháp để đối phó với chúng nếu tình hình thay đổi.

Về phía cuộc chiến cân xứng của Peter với 6 con Goblin, hiện giờ đã trở nên dữ dội hơn.

Hiện tại bọn họ không bị 11 con Goblin lấy thịt đè người là bởi vì lũ Goblin còn có chút do dự. Thấy Ainz có thể một chiêu giết một tên, chiến ý của lũ Goblin giảm mạnh, không thể quyết định là nên chạy trốn hay tiếp tục đánh.

Dường như muốn đập nát chiến ý của lũ Goblin, Ainz tiếp tục vung cây cự kiếm.

Âm thanh cắt xuyên qua gió truyền vào tai mọi người, tiếp đó là âm thanh của một vật thể cồng kềnh rơi xuống. Hơn nữa âm thanh đó xuất hiện hai lần.

Giống như mọi người đoán trước, thi thể của Ogre tiếp tục tăng lên. Hiện giờ chỉ còn hai con Ogre tiếp tục kéo dài hơi tàn, một con bị cây cỏ cuốn lấy, một con khác đang run rẩy sợ hãi trước mặt Ainz.

Mũ của Ainz quay về phía con Ogre cuối cùng. Giống như cảm giác được ánh mắt của Ainz qua khe hở hẹp trên mũ giáp, con Ogre phát ra một tiếng kêu kì quái, xoay người, bỏ lại cây chày to đùng rồi hướng về phía rừng rậm mà chạy. Tốc độ so với khi tấn công còn nhanh hơn, nhưng đời nào nó chạy thoát.

"Narbe, làm đi."

Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, Narberal ở phía sau lưng nhẹ nhàng gật đầu.

《Lightning》

Một tia sét dữ dội làm không khí rúng động, cùng với một tiếng sấm lớn, xuyên qua thân thể con Ogre đang bỏ chạy. Ngay cả con Ogre đằng sau đang bị cây cỏ cuốn lấy cũng không thoát khỏi số phận.

Chỉ vào một ma pháp, tiễn hai con Ogre dễ như bỡn.

"Chại meo."

"Chại meo, chại meo!"

Lũ Goblin thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó tuyệt vọng la hét mà thục mạng bỏ chạy, nhưng Peter nhanh hơn chúng. Khi lũ Goblin đã đánh mất chiến ý thì chẳng có gì nguy hiểm cả.

Mọi người hợp lực giải quyết lũ Goblin còn sót lại. Không chỉ như thế, Ninya hiện tại không cần bảo toàn ma pháp cũng tham gia truy sát. Goblin trong nháy mắt không còn con nào còn sống sót cả.

Ngồi xuống nơi toàn mùi tử thi khó chịu, Dine dùng 《Light Healing》 để cứu thương cho Lukeluther và Peter. Ninya trong lúc rảnh rỗi lấy dao găm cắt tai của những con Goblin đã chết kia.

Nộp cái tai cho công guild, là có thể nhận được tiền thưởng tương ứng với con quái vật đó. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng là tai, tùy vào loại quái vật mà có bộ phận giao nộp khác nhau. Nhưng chủng nửa người như Ogre hay Goblin, phần lớn đều là lỗ tai.

Sủ dụng phương pháp vô cùng thuần thục cắt tai đám Goblin, Ninya để ý thấy Ainz với Narberal đang xem xét thi thể những con Ogre. Dường như bọn họ đang tìm kiếm gì đó.

"Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Ninya, Ainz ngẩng đầu đáp lại.

"A, là drop item... Không chừng những con quái vật này có thể rơi ra vật phẩm, nhất là các loại crystal."

"...Crystal sao? Tôi chưa từng nghe nói Ogre mang theo loại vật phẩm như vậy."

"Đúng thế. Chỉ là thắc mắc xem có hay không vật phẩm quý hiếm."

"Quả thật. Nếu Ogre cũng có bảo vật thì người ta sướng lắm."

Trong khi trả lời, Ninya vẫn cắt lấy lỗ tai của những con Ogre một cách nhuần nhuyễn.

"Nhưng...... Momon-san thật sự rất mạnh. Mặc dù đã biết anh là một chiến binh tự tin vào năng lực bản thân, nhưng tôi không nghĩ là lợi hại đến thế."

Nghe được câu nói của Ninya, ba người vừa được chữa khỏi lập tức lên tiếng:

"Tuyệt cú mèo luôn! Là chiến binh, tôi thấy anh thật đáng ngưỡng mộ! Lực cánh tay của anh rèn luyện như thế nào vậy?"

"Chỉ nhìn anh đi cùng Narbe-chan cũng đã biết anh là người có tiền, nhưng thanh kiếm kia là loại báu vật gì vậy? Cho tới bây giờ tôi chưa thấy thanh kiếm nào giá trị như vậy cả."

"Tôi cảm thấy những lời anh nói lúc ở trong guild không hề khoa trương chút nào, anh quả thật ngang hàng với chiến sĩ trứ danh mạnh nhất của Vương Quốc, tôi vô cùng ấn tượng."

Narberal ở bên cạnh lộ ra vẻ tự hào, nhưng mà Ainz thì không ngừng vẫy tay.

"Các anh quá khen rồi, chẳng qua tôi hơi may mắn mà thôi."

"May mắn..."

Đám người Peter cười gượng.

"...Trải qua trận chiến này, tôi mới cảm nhận sâu sắc cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn."

"Trình độ của tôi, ngày nào đó mọi người sẽ nhanh chóng vượt qua thôi."

Ainz nói những lời này càng khiến cho đám người Peter cười khổ thêm.

Nhóm của Peter không ngừng cố gắng phấn đấu trở nên mạnh mẽ, lấy được tiền thù lao cũng không hề lãng phí, tất cả đều dùng đến để cường hóa chính bản thân. Nhờ là bạn bè với nhau, mọi người mới duy trì mối quan hệ tốt. Nhưng là cho dù nghĩ về tất cả những cố gắng trong quá khứ, cũng không cách nào tưởng nổi mình có thể đạt được cấp độ của Ainz. Đối với hội Peter, vị trí của Ainz là đỉnh núi chót vót mà khắp cõi này chỉ vài người sánh ngang.

Người đồng hành với họ này, sau này sẽ trở thành một anh hùng nổi tiếng, sẽ đứng trên tất cả những mạo hiểm giả.

Mọi người đều tin tưởng như vậy.

Phần 2

Tuy mặt trời vẫn chưa lặn, đoàn người đã bắt đầu chuẩn bị cắm trại dã ngoại.

Ainz cầm những chiếc cọc gỗ được giao phó, đem chúng cắm xung quanh trại. Bởi vì có cả xe ngựa, do đó nơi cắm trại có đường kính tầm 20 mét, một diện tích khá lớn.

Đóng cọc gỗ xuống bốn góc, kế tiếp buộc dây mỏng màu đen trên cọc tạo thành một hình vuông. Cuối cùng cột vào giữa những sợi dây kia một nút, kéo nó về trước cửa lều và gắn với một cái chuông lớn. Đây chính là hệ thống cảnh báo khi có kẻ xâm nhập.

Trong khi Ainz bận rộn với mấy cái cọc gỗ thì Narberal xuất hiện ở phía sau.

... Narberal hẳn là có công việc khác...nếu làm xong thì tốt rồi. Nhưng nếu cô và tôi bị Lukeluther chọc giận lần nữa thì cũng nên trách mắng cô một chút.

Nghĩ như vậy, Ainz quay đầu nhìn lại, Narberal đang cố gắng kìm nén sự tức giận của mình, cô bật ra một giọng trầm thấp.

"...Loại việc tạp vụ này, đâu cần đến Momon-san ra tay..."

Biết cô nàng vì cái gì mà tức giận, Ainz khẽ thở phào. Cậu nhìn cô và nói nhỏ.

"Mọi người ở đây đang hợp tác xây dựng trại, nếu tôi không làm việc gì thì chẳng phải sẽ rất khó coi sao?"

"Không phải anh đã cho họ thấy chiến lực của anh sao? Công việc phải do người phù hợp thực hiện, việc này nên để cho những kẻ yếu ớt."

"Đừng nói như vậy. Nghe kỹ đây, chúng ta bộc lộ sức mạnh của chúng ta cho họ thấy, nhưng tôi không muốn xây dựng hình tượng của kẻ cao ngạo. Lời nói, cử chỉ của cô nên ý tứ một chút."

Narberal gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ không phục, chỉ bởi vì đây là mệnh lệnh của Ainz nên mới phải nghe lời.

Theo nét mặt của cô ta, thì có thể thấy lòng trung thành đủ để áp chế bất cứ sự bất mãn. Trái lại, Ainz cũng lo lắng điều này sẽ khiến cho họ gặp những sai lầm không đáng có.

Ainz thích thú những hoạt động ngoài trời này. Bởi vì cậu không thể trải nghiệm trong thế giới hiện thực và thế giới giả tưởng Yggdrasil, nên cậu thấy lúc này vô cùng mới mẻ. Hơn nữa, dù mất khá nhiều thời gian, nhưng hoạt động ngoài trời này làm cho Ainz nhớ lại hành trình mạo hiểm đến nơi chưa được khám phá của mình trong thế giới Yggdrasil.

Nếu chỉ có bản thân mình đi vào thế giới này mà không phải là toàn bộ Nazarik , có lẽ mình đã đi du lịch toàn bộ thế giới.

Thân thể Undead không cần ăn uống, cũng không cần hô hấp. Chỉ cần hai chân là có thể trèo lên núi cao hoặc lặn xuống biển sâu. Cậu sẽ tận hưởng toàn bộ quang cảnh của thế giới này.

Nhưng những bảo vật mà những chiến hữu năm xưa để lại, giờ đều hóa thành những bầy tôi trung thành, Ainz cho rằng mình phải thực hiện vai trò của người thống trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick để báo đáp lòng trung thành của họ.

Vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Ainz tập trung vào nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đóng bốn cây cọc gỗ vào sâu trong đất xong, cậu kéo căng dây thừng rồi trở về lều.

"Vất vả cho cậu rồi."

"Không có gì."

Lukeluther không nhìn về phía Ainz khi hỏi thăm, dẫu có phần không lịch sự nhưng vì anh ta cũng không có nhàn rỗi - anh đang đào một cái bếp trên đất.

Ma pháp niệm chú sư--Ninya cũng đi tới đi lui, trong miệng niệm ma pháp. Đó là ma pháp 《Alarm》, có tác dụng cảnh báo mọi người bất kì thứ gì tiếp cận, mặc dù phạm vi sử dụng không lớn, nhưng thế cũng đã đủ dùng rồi.

Trong Yggdrasil không có loại ma pháp này, Ainz nheo đôi mắt của mình.

Cậu đã giao nhiệm vụ thu thập những ma pháp chưa biết cho người khác, nhưng gặp phải một ma pháp lạ đã kích thích ham muốn của một Magic Caster trong Ainz.

Câu thần chú mà Ninya vừa kích hoạt thuộc về một hệ thống tương tự Ainz, hơn nữa thoạt nhìn gần giống với ma pháp trong Yggdrasil. Bản thân Ainz sở hữu năng lực đặc thù 《Trí Tuệ Hắc ám》 nên mới có thể tăng thêm số lượng ma pháp có thể học.

Nếu mình thực hiện những nghi thức tế sống, liệu có thể học được ma pháp không tồn tại trong Yggdrasil không? Đúng là còn nhiều thứ phải học...

Ninya phát hiện Ainz nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù không còn xa lạ như khi gặp nhau lần đầu, nhưng vẫn giả vờ tươi cười đi đến:

"A, không cần phải nhìn kĩ như vậy. Không có chút thú vị nào đâu đúng không?"

"Tôi tò mò về ma pháp, và thấy Ninya-san làm, tôi cảm thấy có hứng thú."

"Không thể nào...Tôi so với Narbe-chan còn kém rất xa mà."

"Nhưng cậu biết ma pháp mà Narbe không biết."

Narberal cúi đầu, nhưng Ainz không bỏ qua điều đó. Mặc dù ánh sáng yếu, nhưng qua khóe mắt Ainz vẫn nhìn thấy vẻ mặt của Narberal, vừa xấu hổ vừa chút ghen tị.

"Tôi cũng muốn sử dụng ma pháp như Ninya-san."

"Anh tham lam thật đấy, Momon. Kiếm thuật của anh đã cao như vậy, lại vẫn còn mơ tưởng đến sử dụng ma pháp. Không, phải nói anh sở hữu tính cách của một mạo hiểm giả, đúng không?"

"Ma pháp không phải ngày một ngày hai là có thể học được. Đầu tiên phải có khả năng liên kết với thế giới, nhưng chỉ có những ai có tiềm năng mới có thể dễ dàng làm được. Những người còn lại đều phải từ từ lĩnh ngộ."

Lukeluther vùi đầu vào việc đào một cái bếp, không ngẩng đầu lên nhưng vẫn xen miệng. Ninya thành thật nói:

"Ừ, Momon-san, tôi cho rằng anh có khả năng. Anh không giống với những người bình thường kia, anh có phần nào... không phải con người, tôi thấy vậy."

Cảm giác như trái tim không tồn tại kia nhảy lên một cái. Bởi vì lời nói này của Ninya mặc dù không rõ ràng nhưng tựa như phát hiện Ainz là một Undead.

Mặc dù có sử dụng ma thuật ảo ảnh cùng ma pháp che giấu thông tin, song nếu đối phương dùng ma pháp lạ hay sở hữu khả năng đặc biệt thì hoàn toàn có thể nhìn thấy chân tướng của Ainz. Bởi vậy, Ainz cẩn thận đặt câu hỏi:

"...Thật sao? Tôi tự nhận mình rất mạnh, nhưng cũng không đến mức vượt quá con người. Cậu cũng đã thấy khuôn mặt của tôi rồi, nên hẳn là cậu biết chứ?"

"Tôi không nói về bề ngoài... Khi được chứng kiến sức mạnh của anh, tôi biết được sức mạnh kia đã vượt qua khả năng của một người phàm. Giết chết một con Ogre với chỉ một nhát... Là người không phải là diện mạo, mà là khả năng! Hơn nữa anh còn mang theo Narbe-chan xinh đẹp như vậy."

Nếu bình tĩnh mà tự suy xét những lời kia của Lukeluther, thì hình như đang nói vẻ mặt bên ngoài của Ainz không đẹp. Nhưng nhớ lại diện mạo của những người mình từng gặp, Ainz cảm thấy có phần đúng.

Có quá nhiều trai xinh gái đẹp ở thế giới này. Phần lớn khuôn mặt của người dân nơi đây rất ưa nhìn. Sau khi đến đây, điểm tự đánh giá về khuôn mặt mình sụt mất hai bậc rồi.

"Bỏ qua bề ngoài, lời nói của Lukeluther nói có lý. Những người được coi là anh hùng, đương nhiên sẽ sở hữu năng lực vượt qua người bình thường. Tôi cũng cảm thấy như vậy."

"Không, quá khen rồi. Nói tôi là một anh hùng... là quá vinh dự cho tôi rồi."

Ainz giả vờ thẹn thùng trả lời Ninya, vừa kìm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Nếu như có thuận tiện, anh có muốn gặp sư phụ của tôi không? Sư phụ tôi có khả năng bẩm sinh là có thể nhìn được ma pháp lực của một người, nếu anh có tiềm lực thì có thể nhận ra ngay. Sư phụ còn phân loại được cấp độ ma lực của Magic Caster gốc là Sorcerer đấy."

"Tôi rất mong chờ đó... Tài năng bẩm sinh kia giống như của ma pháp sư giỏi nhất của Đế Quốc phải không?"

"Đúng vậy, đó cùng là một."

Đây là một thông tin không thể nào bỏ qua. Cậu tiếp tục hỏi.

"...Đó là loại năng lực gì vậy?"

"A, theo như sư phụ nói, thân thể của Magic Caster chúng ta dường như lúc nào cũng phát ra một loại aura. Sức mạnh ma pháp càng cao thì aura này càng mạnh. Năng lực của sư phụ cho phép người cảm nhận được những luồng khí này."

"Heh .... hee."

Ainz giữ lại tiếng ồ ngạc nhiên nhỏ vừa thoát ra tức khắc. Để tránh bị nghi ngờ, cậu đều đều giọng đồng ý.

"Sư phụ sử dụng năng lực này để tập trung những đứa trẻ có tài năng rồi dạy chúng."

"Tôi cũng vậy, được sư phụ chọn."--Ninya tiếp tục nói. Aizn một mặt đối đáp, một mặt thầm mắng. Chết tiệt, con người mà lại có thể có loại tài năng bẩm sinh này.

"Như vậy nếu như muốn sử dụng ma pháp, bước đầu nên làm như thế nào đây?"

"Đầu tiên phải tìm được một sư phụ tốt."

"...Giống như Ninya sao?"

"Ừm--Còn nhiều người khác mạnh hơn tôi. Nhưng trong Vương Quốc hầu hết đều là tư nhân dạy học, không có mối quan hệ không thể nào tiến vào guild ma pháp. Người có thể gia nhập mà không cần mối quan hệ đỡ lưng là trẻ nhỏ chưa trưởng thành. Với người có tuổi như Momon-san mà nói thì nếu không có giới thiệu đặc biệt, chẳng cách nào tiến vào được. Mặt khác, Đế Quốc có Học viện Ma pháp tốt, còn giáo dục ma pháp của Giáo Quốc cũng ở mức độ khá cao, nhưng đó lại là ma pháp hệ tín ngưỡng."

"Thì ra là thế, vậy tôi có thể tham gia Học viện Ma pháp của Đế Quốc để học sao?"

"Tôi nghĩ điều đó khó. Học viện Ma pháp vốn thuộc về chính sách giáo dục quốc gia, cho nên phải là công dân của Đế Quốc mới có thể theo học..."

"Vậy à..."

"Về chuyện muốn tôi làm sư phụ, thật xin lỗi, bởi vì tôi còn có việc muốn làm, không có thời gian hướng dẫn cho người khác."

Vẻ mặt của Ninya sầm lại. Trông cậu ta dâng đầy cảm xúc tiêu cực căng thẳng, sự căm thù hằn lên rõ ràng.

Không cần tìm hiểu quá sâu chuyện này đâu. Tôi không nghĩ mình sẽ kiếm được cái gì hay.

Trong lúc Ainz nghĩ thầm như vậy, Lukeluther bằng giọng đùa giỡn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

"Này--xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện của hai người, nhưng bữa tối đã sẵn sàng. Có thể giúp tôi gọi 3 người kia về không?"

"Để tôi đi, Momon-san."

"A--Narbe-chan muốn đi sao? Sao không ở lại cùng tôi nấu cơm, cùng tạo ra những kỉ niệm tình yêu?"

"Đi chết đi, con cuốn chiếu. Ta đổ dầu sôi vào cổ họng ngươi để ngươi khỏi nói những lời nhảm nhí như vậy được chứ?"

"Đừng đùa nữa Narbe, chúng ta đi thôi."

"Vâng! Tôi hiểu rồi."

Cảm ơn Ninya rồi Ainz đi về nơi mà hai người kia đang lặng lẽ làm việc, họ cách lều một khoảng ngắn.

Peter và Dine đều đang bảo dưỡng những trang bị của họ, bôi dầu chống gỉ , kiểm tra lại xem thanh kiếm có bị hư hỏng gi hay không.

Áo giáp có một đường xước mới, trên thân kiếm cũng có vài vết nứt sâu khi giao chiến với vũ khí của Goblin. Bởi vậy đương nhiên phải nhanh chóng sửa chữa, hai người chuyên tâm đến mức Ainz do dự không biết có nên lên tiếng gọi bọn họ hay không, cũng như Nfirea đang chăm ngựa, rằng bữa tối đã xong.

Bầu trời đã chìm xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm thế giới thành một màu đỏ thắm, cũng là thời gian cho bữa tối.

Trên tay mỗi người là một cái chén chứa đầy súp thịt, ngoài ra còn có bánh mì nướng, quả khô cùng quả óc chó.

Ainz nhìn chén súp đặc trên tay, có vẻ khá mặn. Dù qua đôi bao tay bằng kim loại không cảm giác được nhiệt độ của chén súp, nhưng nhìn mọi người đều không thổi nguội, phồng má lên ăn thì cậu đoán là nhiệt độ cũng không nóng lắm.

Nên làm gì bây giờ?

Ainz là một Undead, thân thể không thể ăn cái gì. Hiện tại đang dùng ma thuật ảo ảnh để ngụy trang vẻ bề ngoài, nếu ăn chén súp này, thì sẽ để lộ hình dáng bộ xương.

Bất kể thế nào cũng không thể để lộ hình dáng kia.

Một thế giới không biết với thực phẩm không rõ. Tuy trước mắt chỉ là một món ăn đơn giản nhưng Ainz cảm thấy đáng tiếc khi không ăn nó được.

Dù cho đã mất đi ham muốn ăn uống, nhưng khi trước mắt xuất hiện một món ăn trông có vẻ ngon, mà lại không có cách nào ăn vào, cậu thấy rất tiếc nuối.

Lần đầu tiên từ khi Ainz đi vào thế giới này, việc có thân thể của một Undead khiến cậu có cảm giác tiếc nuối.

"A...Chẳng lẽ có thứ gì anh không dám ăn sao?"

Nhìn Ainz chưa ăn, Lukeluther tò mò hỏi.

"Không, chỉ là lí do cá nhân."

"Thật sao? Đừng miễn cưỡng chứ? Hiện tại là thời gian ăn cơm, anh nên bỏ mũ giáp xuống đi."

"...Là vì lí do tôn giáo. Hôm nào mà tôi ra tay sát sinh, khi đó không thể cùng ăn với bốn người ngoài."

"A, Momon-san, tín ngưỡng của anh thật là kì quái. Nhưng mà thế giới này rất lớn, có tôn giáo như vậy cũng không có gì lạ."

Vừa nghe liên quan tôn giáo, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều biến mất.

Có lẽ tôn giáo ở cái thế giới này cũng rất phức tạp.

Nghĩ thầm như vậy, Ainz cảm ơn những vị thần cậu không tin, vì đã bao che thành công cho cậu. Để đổi chủ đề, cậu quay sang hỏi Peter:

"Các anh lấy danh xưng là Tất Hắc Kiếm, nhưng tôi thấy không có ai dùng hắc kiếm, vậy là sao?"

Vũ khí chính của những thành viên: Peter là một thanh trường kiếm yểm ma pháp bình thường, Lukeluther sử dụng cung tiễn, Dine dùng một cây chùy ngắn, Ninya là một cây pháp trượng. Không có ai sử dụng hay mang theo một thanh Hắc kiếm. Kiếm của Peter với vũ khí phụ của Lukeluther- một thanh đoản kiếm, đều là kiếm nhưng còn xa mới đạt đến cái tên Hắc kiếm.

Vì có một loại kĩ thuật dùng bột phấn đặc biệt thay đổi màu sắc kim loại, cho nên muốn rèn ra một thanh hắc kiếm cũng không có gì khó khăn. Hay đúng hơn, có vẻ bất thường khi không ai dùng kiếm đen.

"A, cái vấn đề này..."

Lukeluther cười bẽn lẽn, nụ cười giống như là bị người ta đào ra kí ức xấu hổ của bản thân. Đặc biệt, khuôn mặt Ninya đỏ bừng, khác hoàn toàn khi bị ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt.

"Đó là thanh kiếm Ninya đang theo đuổi."

"Đừng nhắc lại nữa, đó chẳng qua chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà thôi."

"Không có gi phải xấu hổ! Có được ước mơ vĩ đại cũng rất quan trọng nha!"

"Dine, tha cho tôi đi, tôi là nói thật."

Đám người Tất Hắc Kiếm cười, trêu đùa Ninya, còn Ninya thì xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào. Tất Hắc Kiếm, cái tên này chỉ có thành viên mới biết được bí mật trong đó.

"Tất Hắc Kiếm là thanh kiếm của một trong mười ba vị anh hùng huyền thoại."

Vẻ mặt của Peter tươi cười, chỉ nói đến đây rồi dừng lại, không có ý định nói tiếp.

Nói tới đó thì mơ hồ quá...Nhưng mình chỉ biết 13 Anh Hùng là những người 200 năm trước đã tiêu diệt các Ma Thần tàn phá thế giới. Còn những anh hùng kia là ai, trang bị của họ ra sao, thì không có bất kì thông tin nào hết... Không biết chuyện này có rất mất mặt không? Hay là nên giả vờ biết?

Đang lúc Ainz cảm thấy bối rối, Narberal ở bên cạnh xen miệng.

"Đó là cái gì?"

Quá tuyệt vời. Ainz trong lòng thầm tạo ra biểu tượng thắng lợi, nhưng thành viên của Tất Hắc Kiếm lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Không biết gì về magic item được bọn họ lấy làm tên nhóm, ít nhiều cũng cảm thấy khiếp sốc.

"Vậy ra Narbe-chan không biết sao. Nhưng cũng không có gì đáng trách. Bởi vì người này tuy thuộc về 13 Anh Hùng nhưng lại bị cho rằng có huyết thống của ác ma, nên bị coi là kẻ phản diện. Trong truyền thuyết các Anh Hùng, người ta thường lược đi sự tích của ông ta... Nghe nói năng lực của người này rất mạnh mẽ."

"Tất Hắc Kiếm là bốn thanh kiếm được 「Hắc Kỵ Sĩ」 của 13 Anh Hùng sử dụng. Ma Kiếm Kirineiramu có thể phát ra năng lượng hắc ám; Hủ Kiếm Korokudabaru có thể gây nên vết thương không bao giờ chữa được; chỉ cần một vết cắt cũng có thể lấy mạng - Tử Kiếm Cerise; cuối cùng là Tà Kiếm Humilis chưa biết có năng lực gì."

"Hmm."

Trước câu trả lời tỏ ra không hứng thú gì của Narberal, ai cũng chỉ gượng cười.

Nhưng Ainz lại lâm vào trầm tư. Những năng lực kia hình như cậu đã nghe qua đâu đó.

Cẩn thận tìm kiếm, lúc sau trong đầu Ainz hiện lên hình ảnh của một Vampire. Những kĩ năng đặc thù kia rất giống với Cursed Knight, một trong những class của Shalltear Bloodfallen.

Truyền thuyết của Cursed Knight nói rằng bản thân họ chính là những Paladin bị nguyền rủa, ở Yggdrasil được xem như một class rất mạnh, nhưng khuyết điểm cũng lớn không kém, cho nên không được hoan nghênh cho lắm. Cursed Knight có thể học được kĩ năng đặc thù đó là phóng ra một làn sóng hắc ám, có thể khiến cho ma pháp trị liệu sơ cấp không trị được vết thương, lời nguyền chết chóc, v.v.

Ainz nheo đôi mắt ảo ảnh dưới lớp mũ giáp, cái này không phải ngẫu nhiên. Tất Hắc Kiếm có thể được ban tặng đặc kỹ tương tự của Cursed Knight, nhưng kẻ được cho là anh hùng kia khả năng rất cao là một Cursed Knight.

Trong trường hợp đó, một trong những điều kiện để trở thành một Cursed Knight là tối thiểu phải đạt lv 60, nên 「Hắc Kỵ Sĩ」 kia tối thiểu cấp 60, không, nếu muốn học được tất cả những kĩ năng đặc thù kia thì phải ít nhất là cấp 70.

Ma Thần là kẻ địch của người vừa rồi, cho nên có thể đoán được trình độ của hai người không sai biệt lắm. Nhưng thủ lĩnh Dương Quang Thánh Điển - Nigun lại nói Dominion Authority đã đánh bại Ma Thần, bởi vậy ma thần không mạnh như những anh hùng kia.

Qua những thông tin thu thập được, kết luận hợp lí nhất là Ma Thần không quá mạnh. Tuy nhiên, phải tìm được thanh kiếm kia, hoặc là gặp được vị anh hùng kia, mới có thể có được câu trả lời.

Trong khi Ainz trầm tư suy nghĩ, mọi người vẫn tán gẫu không ngừng. Ainz vội vàng chú ý cuộc đối thoại của mọi người, nếu bỏ sót chuyện quan trọng thì thật đáng tiếc.

"--Mục tiêu số một của tôi chính là tìm được vũ khí kia. Có nhiều vũ khí truyền thuyết. Một vài trong số đó đã được chứng minh là có tồn tại. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được là còn tồn tại đến ngày nay--"

"A, thật sự có một người đã sở hữu một trong Tất Hắc Kiếm."

Nfirea không chút để ý, quăng một quả bom vào giữa đám đông, làm cho thành viên của Tất Hắc Kiếm hướng ánh mắt đến chỗ anh ta.

"Là, là ai?"

"Wow! Thật vậy sao! Như vậy chỉ còn ba thanh thôi à."

"A, như vậy thì không thể phân mỗi người một thanh rồi."

Nfirea cẩn thận trả lời:

"À, đó là một nhóm mạo hiểm tự xưng là "Thanh Hồng Hoa", đội trưởng của họ có được thanh kiếm kia."

"A, là nhóm mạo hiểm cấp Adamantite kia. Vậy thì hết cách rồi."

"Nói cũng phải. Tuy nhiên, vẫn còn ba thanh kiếm nữa, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đủ để có được ba món kia đi."

"Đúng vậy, đã có một thanh là thật thì ba thanh còn lại cũng sẽ tồn tại. Hi vọng chúng bị giấu tại nơi mà con người không thể nào tìm được cho đến khi chúng ta phát hiện ra mới thôi."

"Ninya, để tránh cho quên, cậu ghi chuyện này vào nhật kí cậu đi."

"Biết rồi, tôi sẽ viết vào. Nhưng cái tôi viết là nhật kí cá nhân, chuyện như vậy sao mấy người không tự ghi lại hay cố gắng nhớ đi?"

"Lưu lại một bản ghi chép quả thật là rất tốt."

"Đó có phải là vấn đề không? Dine..."

"Nhưng chúng tôi có cái kia."

"Cái kia là cái gì vậy?"

"Nó đây, Momon-san"

Peter lấy từ trong ngực ra một thanh đoản kiếm có bốn viên ngọc được khảm vào chuôi kiếm, anh ta rút cây kiếm ra khỏi vỏ, để lộ ra thân kiếm màu đen.

"Khi mà chưa có hàng thật, chúng tôi định lấy cái này làm biểu tượng..."

"Gọi là 「Tất Hắc Đao」 thay cho 「Tất Hắc Kiếm」 không phải tốt hơn sao? Đằng nào, giả thật gì thì cái này không nghi ngờ gì nữa, chính là biểu tượng của chúng ta."

"Ồ, Lukeluther thực sự nói ra được một câu có ý nghĩa như vậy."

Những thành viên của Tất Hắc Kiếm thoải mái cười to, trong nhóm có vẻ rất hòa hợp.

Chịu ảnh hưởng của bầu không khí, Ainz cũng khẽ mỉm cười. Cảm xúc của họ đối với thanh đoản kiếm cũng giống với tình cảm của Ainz đối với cây pháp trượng biểu tượng của Guild.

Những chuyện trên bàn ăn tối liên tục xuất hiện, nhóm đông đúc nhất, Tất Hắc Kiếm đang nắm giữ quyền chủ đạo, liên tục nói với Ainz, Narberal và Nfirea.

Tuy rằng vẫn tham dự vào, nhưng Ainz cảm thấy cậu và nhóm Tất Hắc Kiếm vẫn có một khoảng cách nào đó. Đó là bởi Ainz không biết nhiều về thế giới này, lại muốn tránh cho không để lộ dấu vết nên cậu không hòa đồng tốt. Chính điều này làm cho Ainz trở nên ít nói hơn, từ đó tạo nên một vòng luẩn quẩn.

Cho dù có nói chuyện với Narberal, cô nàng sẽ trả lời với rất nhiều điều kì lạ, dần dần cũng chẳng ai tìm cô nàng trò chuyện nữa.

Nfirea thì lại khá tốt.

Căn bản là do cậu ta sống trong xã hội loài người của thế giới này, có thể khéo léo bắt kịp đề tài, cũng có năng lực quan sát nét mặt của người nói chuyện.

...Không có gì, trước kia mình cũng có những người bạn.

Ainz có chút giận dỗi nghĩ về chuyện này, nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện dưới ánh lửa trại.

Tình cảm của những người này vô cùng tốt, đối với những người bạn đồng sinh cộng tử thì là chuyện đương nhiên. Nfirea nhìn nhóm người kia, cũng lộ ra vẻ hâm mộ.

Ainz nhớ đến những người bạn của mình, phần nào ghen tị mà nghiến răng dưới lớp mũ giáp.

--Trong quá khứ cậu cũng giống bọn họ.

"Tình bạn của mọi người thật sâu dậm. Những mạo hiểm giả khác cũng có giống vầy không?"

"Hình như vậy, đều là những kẻ vào sống ra chết với nhau, nếu không hiểu được người kia nghĩ gì, sẽ hành động gì, thì rất nguy hiểm. Dần dà, mối dây họ thắt chặt hơn."

"Nói đúng lắm, dù sao đội ngũ của chúng ta cũng không có cô gái nào. Tôi nghe nói sẽ vô cùng ồn ào nếu có một cô trong đội."

"Đúng vậy."

Ninya lộ vẻ khó nói, tươi cười tiếp lời:

"Nếu là có, Lukeluther sẽ là người đầu tiên xông đến và gây rắc rối. Hơn nữa có thể là vì chúng tôi có chung mục tiêu, đúng không?"

Hội Peter gật đầu đồng tình.

"...Ra là như vậy. Khi ai cũng suy nghĩ giống nhau, cảm giác sẽ khác thật."

"Eh? Momon-san trước đây cũng ở trong một party sao?"

Ainz không biết trả lời câu hỏi của Nfirea như thế nào, nhưng lúc này cũng không cần biện lí do kì lạ để cho qua.

"Chúng tôi... không thật là một nhóm mạo hiểm giả lắm."

Nghĩ về những người bạn cũ, chất giọng của Ainz bất giác trầm xuống. Bởi vì cho dù là thân thể Undead nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm xúc, hơn nữa quá khứ cùng những người bạn kia chính là điều tiếc nuối nhất trong lòng Ainz.

Tựa như cảm giác được Ainz có điều khó nói, chẳng ai đào sâu thêm cái vấn đề kia, không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Toàn bộ không gian yên tĩnh đến mức giống như chỉ có họ tồn tại ở chốn nay, Ainz nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao lóng lánh trên bầu trời đêm.

"Khi đó, tôi còn rất yếu ớt, thì một paladin cầm khiên kiếm thuần một màu trắng đã ra tay cứu tôi. Sau đó anh ta giới thiệu tôi với bốn người bạn khác. Kể cả tôi, sáu người chúng tôi tạo nên một đội nhỏ. Sau này, lại có thêm ba kẻ yếu giống như tôi gia nhập nhóm, tổng cộng 9 người, lập nên team nguyên thủy."

"Ồ..."

Cùng với tiếng tách tách của đống lửa, không biết là ai phát ra âm thanh cảm thán. Nhưng Ainz không để ý, tiếp tục nhớ về '9 người dựng nền' của Guild Ainz Ooal Gown:

"Đó là những đồng đội tuyệt vời. Paladin, Kiếm Sĩ, Priest, Hắc...... Đạo Tặc, Nhị Đao Nhẫn... Nhị Đao Đạo Tặc, Sorcerer, Đầu Bếp, Thợ Rèn...những người bạn không thể thay thế. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua vô số lần phiêu lưu mạo hiểm, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được những ngày tháng đó."

Nhờ những người đó mà cậu biết được thế nào là bạn bè. Cậu đã nghĩ rằng trong Yggdrasil cậu cũng sẽ giống như bên ngoài - không có ai để ý đến, nhưng sự thật khác xa, bọn họ đều tình nguyện đưa tay ra giúp đỡ, họ là những người bạn hoàn hảo. Vì thế thành viên đội chậm rãi tăng lên, cùng đồng cam cộng khổ.

Bởi vậy Guild Ainz Ooal Gown đối với Ainz chính là báu vật quan trọng nhất. Cho dù vứt bỏ tất cả, hủy diệt tất cả, cậu muốn bảo vệ nó huy hoàng, không chịu chút tổn thương.

"Một ngày nào đó, anh sẽ tìm được những người bạn giống như vậy."

Ninya lựa lời an ủi, nhưng Ainz bỗng trở nên gay gắt:

"Sẽ không bao giờ có ngày như vậy."

Thanh âm tràn ngập tức giận. Ainz giật mình vì giọng nói của mình, lập tức đứng dậy:

"...Xin lỗi...Narbe, tôi sẽ qua bên kia dùng bữa."

"Như vậy tôi cũng đi."

"Đúng vậy...nếu là vấn đề tôn giáo thì không thể miễn cưỡng được."

Peter mở giọng tiếc nuối nói, nhưng cũng không ép buộc.

Tuy thấy biểu hiện buồn buồn trên mặt Ninya, nhưng Ainz không nói thêm điều gì.

Chỉ cần nói "Tôi không để trong lòng." là được rồi.

Hai người tiến về phía góc trại, nơi những sợi dây thừng được buộc, bắt đầu ăn tối.

Khi hai người không còn ở đó, thì chủ đề của cuộc thảo luận sẽ là về họ. Đặc biệt nhân vật rời đi lại là một người rất nổi bật, cho nên bàn tán cũng là tự nhiên.

Đang lúc nói chuyện với nhau đột nhiên ngưng lại, không khí lại tĩnh lặng, thì ngọn lửa cháy tí tách, tạo ra vô số hoa lửa bay lên không trung. Ninya nhìn hoa lửa dần biến mất, thấp giọng tự trách:

"...Hình như tôi vừa nói điều không nên nói."

"Maa, ai biết đã có chuyện gì xảy ra?"

Dine gật gật đầu, lúc sau, Peter mới nói:

"Chắc là toàn đội họ bị tiêu diệt. Nếu mất đi những người bạn trong lúc chiến đấu thì có phản ứng như vậy cũng dễ hiểu."

"Loại tình huống này...Thật sự rất khó chịu. Ngay cả những người lúc nào cũng ở sát bờ vực sinh tử như chúng ta, mất đi những người bạn..."

"Lukeluther nói cũng đúng. Lời nói vừa rồi quả thật không nên."

"Lời nói ra không thể thu hồi lại được nữa. Bởi vậy nhất định phải làm cho cậu ấy không bận tâm về những lời vừa rồi."

Ninya có vẻ chán nản, thấp giọng nói nhỏ: "Tôi biết mất đồng đội sẽ thế nào, tại sao tôi đã không đặt mình vào vị trí ấy chứ?"

Nhưng không ai đáp lại những lời vừa rồi.

Không khí lại chìm vào im lặng. Đống lửa được thêm củi, lại phát ra thêm nhiều đốm lửa.

Để thay đổi không khí nặng nề, Nfirea cẩn thận mở miệng:

"...Hôm nay, Momon-san chiến đấu ngầu lắm."

Chờ đợi những lời này, Peter lập tức nói tiếp:

"Đúng vậy, hoàn toàn không nghĩ anh ấy lợi hại đến vậy. Một nhát chém đôi con Ogre..."

"Thật sự hoành tráng."

"Giết Ogre chỉ bằng một chiêu đã là đáng king ngạc, nhưng anh ấy phải tài giỏi cỡ nào mới cắt nó làm hai trong một đòn?"

Nghe được câu hỏi bối rối của Nfirea, nhóm người Tất Hắc Kiếm lập tức nhìn nhau.

Nfirea là một thiếu niên nổi tiếng bởi khả năng bẩm sinh, cộng thêm việc cậu ta là một Magic Caster rất mạnh. Những điều này tuy có thể cho cậu ta một tương lại tươi sáng, nhưng cạnh cậu không có chiến sĩ nào cùng cấp độ thì thật khó có thể lí giải được sự lợi hại của Ainz.

Nghĩ vậy, Peter dùng phương thức dễ hiểu nhất mà trả lời Nfirea:

"Bình thường khi sử dụng đại kiếm, người ta tạo ra vết thương toạc, nhưng anh ta thật sự dùng chúng để chém đứt đối thủ. Khó mà dùng một tay để cắt đối phương to lớn như vậy... Nhưng cũng có ngoại lệ."

Trước những lời của Peter, Nfirea phát ra một tiếng cảm thán. Tựa như cảm thấy đằng kia chưa hiểu đủ tầm cao, Peter nói ra một cái tên để so sánh.

"Nói thật tôi cảm thấy Momon-san có lẽ đã đạt đến cấp bậc của Chiến Sĩ Trưởng của Vương Quốc."

Nfirea giật mình, trợn tròn mắt.

Anh rốt cuộc cũng hiểu được nhóm người Tất Hắc Kiếm đánh giá sức mạnh của Ainz như thế nào.

"...Nếu như vậy, anh ấy có thể ngang cơ với mạo hiểm giả cấp Adamantite... là bậc cao nhất trong những mạo hiểm giả, là những truyền thuyết sống, cũng chính là đỉnh cao sức mạnh của nhân loại phải không?"

"Đúng vậy."

Peter nhẹ nhàng gật đầu, Nfirea nhìn về phía những thành viên Tất Hắc Kiếm, bọn họ đều gật đầu tán thành.

Nfirea á khẩu không nói nên lời.

Adamantite là kim loại cứng nhất được tạo ra bởi kỹ thuật ma pháp tân tiến nhất. Đây là danh hiệu cao quý bậc nhất của những mạo hiểm giả, số lượng đương nhiên cũng rất ít. Tính cả Vương Quốc và Đế Quốc, chỉ có hai team mạo hiểm giả đạt đến cấp bậc như vậy.

Năng lực của bọn họ đã đạt đến cực hạn của nhân loại, thậm chí có thể coi là anh hùng.

Ainz có thể đứng sánh vai với những nhân vật kia.

"Anh ấy giỏi quá......"

Những lời này hoàn toàn là khen ngợi.

"Ngay từ đầu...lần đầu tiên gặp mặt, tôi khá ghen tị với bộ áo giáp toàn thân hào nhoáng của anh ấy, mặc dù anh ta chỉ mang theo Copper Plate-cấp thấp nhất. Nhưng khi chứng kiến sức mạnh của anh ta, tôi cảm thấy Momon-san rất xứng đáng với bộ giáp ấy. Bộ giáp kết hợp với sức mạnh của Momon-san càng trở nên mạnh hơn. Sức mạnh như vậy thật khiến tôi hâm mộ..."

Trang bị phòng thủ của Peter không phải là giáp toàn thân, mà là một bộ giáp lưới với khả năng phòng ngự thấp hơn. Cái này cũng không phải do Peter lựa chọn mà là trang bị phòng ngự tốt nhất có thể mua được.

"Không sao đâu Peter, anh nhất định sẽ có một bộ giáp toàn thân cho bản thân mình mà."

"Đúng vậy. Hơn nữa nếu anh đặt mục tiêu là sức mạnh của Momon-san, hãy hướng tới mục tiêu kia mà nỗ lực lên. Anh phải cảm thấy may mắn vì có được mục tiêu vĩ đại như vậy."

"Ninya nói đúng, chỉ cần đặt mục tiêu là Momon-san là được. Chúng tôi sẽ giúp anh đạt được mục tiêu ấy, cùng nhau cố gắng phấn đấu nào."

"Đúng vậy! Chỉ cần cố gắng bước từng bước! Anh xem Momon-san mạnh như vậy, thoạt nhìn có thể biết là đã rèn luyện từ rất lâu rồi."

Dine nói ra những lời làm Nfirea có điều nghi vấn:

"Các anh đã từng thấy mặt dưới lớp mũ giáp của Momon-san à?"

Từ lúc gặp gỡ Nfirea, Ainz chưa từng bỏ cái mũ giáp, ngay cả lúc ăn cơm cũng vậy, cũng không hiểu là cậu ta uống nước như thế nào.

"Đúng vậy, chúng tôi đã từng thấy qua. Đó là diện mạo của một người bình thường...Nhưng không phải là người vùng này hay phụ cận. Anh ta có tóc đen mắt đen giống với Narbe-san."

"Vậy sao... anh ấy có nói là người nước nào không?"

Thành viên Tất Hắc Kiếm đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy Nfirea quá để ý đến chuyện này.

"Chúng tôi không hỏi quá cặn kẽ như thế..."

"Thế à... A, không, nếu anh ta đến từ một quốc gia xa xôi, thì những potion của anh ta sẽ khác với thứ của vùng này. Là một Dược Sư, tôi rất quan tâm về vấn đề đó."

"Thì ra là thế...chính xác, anh ấy và Narbe-chan nhìn như là đồng hương, nhưng bề ngoài lại khác nhau hoàn toàn...... dù nói thế nào cũng không được tính là đẹp trai. Có ai thích anh ấy không nhỉ..."

"Bề ngoài không có gì, nhưng với sức mạnh như vậy, nhất định là hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái rồi."

Những đàn ông mạnh mẽ đều rất được hâm mộ. Bởi vì thế giới này tồn tại rất nhiều loại quái vật, nhân loại lại thuộc chủng tộc cấp thấp. Cho nên bản năng sẽ khiến cho những cô gái yêu thích những chàng trai mạnh mẽ.

"Haizz... Tình yêu của tôi không thể nào sao..."

"Không thể nào đâu. Từ đầu thì có chút cơ hội nở hoa kết trái nào đâu?"

Ninya nhớ đến phản ứng của Narberal, cười khổ mà nói.

"Làm gì có chuyện như vậy. Tóm lại phải không ngừng theo đuổi. Nhất định phải tích cực mới được. Cô ấy là một mỹ nữ đó nhé. Chỉ cần cô ấy đối xử với tôi thân mật một chút, thì chính là thắng lợi rồi."

"Cô ấy quả thật rất đẹp..."

Dine sầm mặt nói, phát hiện sắc mặt Nfirea có chút khó coi.

"Nfirea, cậu làm sao vậy?"

"A, không. Ừ không có gì..."

"A?" Lukeluther lộ ra nụ cười nham nhở , nói: "Chẳng lẽ cậu thích Narbe-chan rồi?"

"Không phải!"

Nfirea vội vã dùng âm thanh lớn hơn cần thiết để phản bác câu hỏi của Lukeluther. Phản ứng kịch liệt đến mức Peter cảm thấy không thể tiếp tục đề tài này nữa, lập tức điều hòa tình hình:

"Lukeluther, cậu đùa hơi quá rồi đây. Nói chuyện cũng nên suy nghĩ một chút chứ."

Lukeluther bằng vẻ mặt chân thành xin lỗi, Nfirea tỏ ra khó xử, không biết đáp lại như thế nào.

"Không, không phải như vậy. Chỉ là...Tôi có chút bất an...Momon-san nổi tiếng vậy sao?"

"......Bỏ qua bề ngoài, với sức mạnh như vậy, khả năng nổi tiếng là rất cao. Hơn nữa nhìn cây kiếm cùng bộ giáp thì có thể thấy được là người giàu có..."

"A..."

Trên mặt Nfirea hơi chút u ám. Tỏ thái độ của một đàn anh quan tâm, Peter liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Nfirea do dự muốn nói lại thôi, cái miệng không ngừng đóng mở giống như con cá vàng. Nhưng đám người Peter không gặng hỏi, nếu cậu ta không muốn nói thì cũng không cần ép làm gì. Không lâu sau, Nfirea ra quyết định, nặng nề nói:

"Ừ...bởi vì tôi không muốn cho người tôi thích ở làng Carne yêu Momon-san."

Những thành viên Tất Hắc Kiếm nhạy cảm nhận ra được tình cảm giấu trong lời nói của Nfirea, ai nấy đều lộ ra nụ cười Ai-Cũng-Hiểu.

"Tốt, để cho anh đây dạy cho chú em ít thủ thuật-"

Peter đấm Lukeluther một cái, khiến anh ta rên la thảm thiết, nhưng hội Tất Hắc Kiếm hoàn toàn phớt lờ Lukeluther, lần lượt an ủi Nfirea đáng choáng váng bên cạnh.

Dưới ánh lửa chiếu rọi, người thiếu niên rốt cuộc mỉm cười.

--Trong lúc đó.

Một chiếc mũ giáp bị xuyên thủng, cùng với cái trán được bảo vệ phía bên dưới.

Đồng đội gã ta run lên bần bật, trước khi ngã sạp như diều đứt dây. Áo giáp kim loại đập xuống mặt đất tạo nên một tiếng vang chói tai. Gã cầu mong cho có ai đó nghe thấy tiếng vang vừa rồi và chạy tới, nhưng chẳng ma nào ngu làm vậy.

Khu dân nghèo ở Eae Rantel, phần lớn đều là khu vực bỏ hoang. Cho nên gã mới có thể gặp khách hàng ở đây.

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Ngay cả như vậy cũng không che giấu rằng người đàn ông đang phô trương thanh thế. Nhìn cô gái nhẹ nhàng kết thúc tính mạng ba gã đồng đội, chiến ý của gã biến mất không còn sót lại chút gì.

Giết chết hết những đồng đội kia, cô gái phất nhẹ thanh đoản kiếm dính máu trên đó. Những giọt máu bắn ra bốn phía, trả lại cho thanh kiếm một tia sáng lóe lạnh lùng.

"Hừmmm...Tiếp theo chỉ còn lại anh zai há"

Cô gái nhe răng, lộ ra nụ cười của một con thú ăn thịt.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Chính mình cũng cảm thấy câu hỏi này quá mức ngu xuẩn, nhưng gã không biết tại sao mình lại rơi vào cái kết cục này.

Những kẻ này không phải là mạo hiểm giả, nhưng được biết đến với cái tên 「Worker, hay Dusk Worker; chuyện nhận làm những công việc phạm pháp gián tiếp hoặc trực tiếp.

Có khả năng ai khác thù oán họ, nhưng họ chưa bao giờ làm việc ở thành phố này và cũng chưa thấy người phụ nữ này bao giờ.

"A? Vì sao ta lại làm vậy? Ara, ta chỉ muốn ông anh zai mà thôi..."

Không hiểu được câu nói của ả kia, người đàn ông chớp mắt hỏi:

"L-là ý gì?"

"Cháu trai của vị Dược Sư nổi tiếng kia hiện tại không có ở nhà, ta cần tìm một người theo dõi, báo ta khi nào nó trở về. Ta không muốn làm cái chuyện chán phèo đó..."

"Nếu như vậy chỉ cần yêu cầu là được rồi! Đấy không phải là chuyện ngươi đang làm!"

Bọn họ không hề kén chọn, thậm chí sẵn sàng làm những việc trái pháp luật, cho nên càng không biết lí do mà ả gái ra tay.

"Ara ara ara, có lẽ ta sẽ bị phản bội..."

"Có tiền thù lao thì chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội."

"Ừm? Như vậy sửa lại một chút. Ta rất thích giết người, thích đến phát điên lên được."

"A, ta cũng thích tra tấn kẻ khác nha." Cô gái vừa cười vừa bổ sung.

Nghe được lí do bất thường, gã đàn ông nghiêm khuôn mặt lại nói:

"Cái đầu ngươi bị gì vậy?"

"Rốt cuộc lí do là gì ư? Giết người vì công việc chăng? Bởi vì ta luôn bị so sánh với người anh trai vĩ đại của ta chăng? Bởi vì cha mẹ ta giành tất cả tình yêu cho anh ta chăng? Hay bởi vì ta luôn luôn bị đùa giỡn trước khi trở nên mạnh mẽ chăng? Có lẽ bởi vì sau khi bị bắt, ta đã phải chịu sự thẩm vấn trong nhiều ngày chăng? Phải ăn một quả lê thống khổ thật sự rất đau đớn nha."

[Note: quả lê này bằng sắt, dùng để tra tấn những người phụ nữ ngoại tình thời xưa, tra gg nếu có gan hay tò mò]

Trước mắt người đàn ông là một cô gái trẻ. Nhưng điều đó biến mất ngay lập tức, cô gái tiếp tục nở nụ cười.

"Đùa thôi, tất cả đều là giả dối, giả dối~ Ta không hề trải qua những sự tình kia. Cho dù nó là thật thì sao chứ, cho dù biết quá khứ cũng không có cách nào thay đổi. Ta ra vầy là nhờ kinh nghiệm tích lũy thôi~...Ái chà~ nói mới nhớ, tất cả công sức đều thuộc về Kaji-chan thay ta thu thập thông tin, nhờ thế mà ta có thể lập tức liên lạc được với các ngươi đó~...ngươi có biết là mất bao nhiêu thời gian để tìm một sự trợ giúp hay không..."

Cô gái buông tay, thanh đoản kiếm kia chỉ bởi sức hút của trái đất mà cắm phập vào mặt đất. Nhìn thấy cũng chứng tỏ thanh kiếm này không chỉ do thép rèn thành.

"Đây chính là Orichalcum đó. Nói kĩ hơn thì do Orichalcum đúc thành, bên ngoài mạ một lớp Mithril."

Sở hữu một thứ vũ khí kinh khủng như vậy chứng minh thực lực của cô gái vô cùng đáng sợ, cũng tương đương với việc gã không có cơ hội thắng nào.

"Như vậy...cũng nên thực hiện bước kế tiếp rồi. Nếu ông anh bị thương, vậy coi như không thể sử dụng rồi...Nhưng bất kể thương tổn cỡ nào, Kaji-chan đều có thể sử dụng ma pháp hệ tín ngưỡng để chữa trị...Vậy là ta có thể tận hưởng niềm vui khi được tra tấn vô tận rồi nhỉ?"

Những lời phát ra từ miệng cô gái làm cho người ta không những rét mà run, đồng thời tay kia ả cũng rút ra một cây đoản kiếm khác.

"Dùng cái này cũng được... Xin lỗi nếu ta lỡ tay..."

Cô gái lè lưỡi giải thích, trông rất đáng yêu. Nhưng trái tim ả thì đen kịt.

Gã đàn ông lập tức xoay người chạy như điên. Tuy nghe thấy tiếng cô gái làm bộ bối rối phía sau, nhưng gã không hề quay đầu lại. Trong bóng tối không một ngọn đèn chiếu sáng, gã chạy theo bản năng phương hướng mà gã tự hào.

Nhưng, cùng với một âm thanh răng rắc, giọng nói đầy ác độc của ả gái cũng truyền đến:

"...Quá chậm."

Bả vai cảm giác một cơn đau dữ dội. Gã vừa nghĩ rằng mình đã bị thanh đoản kiếm kia đâm trúng, vừa thấy suy nghĩ cũng bị bao phủ bởi một bóng đen.

--Khống chế tinh thần.

Người đàn ông liều mình kháng cự, nhưng bóng ma ám ảnh kia càng thêm mãnh liệt.

Phía sau lưng vang đến thanh âm của một người bạn thân.

"Ái chà...Có sao không. Miệng vết thương có sâu hay không?"

"Ừ, không nhiều nhặn gì."

Người đàn ông quay đầu cười với bạn mình.

"Vậy sao. Thế thì quá tốt..."

Nghe vậy cô gái lộ ra điệu cười đáng sợ.

Phần 3

Đoàn người bắt đầu xuất phát lúc mặt trời mọc, đi trên con đường được che giấu bởi đồng cỏ.

"Không bao lâu nữa là đến làng Carne rồi."

Nghe được người trong đoàn nói--Ainz cũng đã đến đó trước đây rồi--nhưng bề ngoài thì chỉ có Nfirea là từng đến, những người kia cùng nhau gật đầu. Ngoài ra mọi người đều không có bất kì phản ứng gì, chỉ lặng lẽ mà đi. Nfirea mở miệng nói và cũng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Không khí trong đoàn tràn ngập sự ngượng nghịu. Thủ phạm của chuyện này, Ainz, che giấu sự bối rối của mình sau lớp mũ giáp.

Ninya cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhưng đây là lỗi của cậu, nên không có lời nào để nói.

Đó cũng là do câu nói tối hôm qua.

Cậu ta đã lên tiếng xin lỗi vào bữa sáng hôm sau, lúc ấy hẳn là vô cùng dễ dàng để tha thứ, nhưng lời "Tôi tha thứ cho anh" không dễ dàng nói ra như vậy.

Tuy cảm giác bản thân mình khá nhỏ nhen, nhưng Ainz vẫn không thể nào cho qua được.

Cho dù biến thành một Undead, thân thể và tinh thần đều thay đổi, mà mình vẫn như vậy...

Hóa thành Undead, những xúc cảm mãnh liệt sẽ bị trấn áp, nhưng xúc cảm nhỏ, vụn vặt sẽ không biến mất. Những cơn giận dữ nhỏ vẫn còn kéo dài chính là một bằng chứng. Những người bạn trong quá khứ chiếm địa vị cực kì quan trọng trong lòng Ainz. Mặc dù họ đồng cảm và sẽ không tốt nếu cứ tiếp tục, nhưng chính bản thân cậu không có ý định sẽ chủ động thay đổi không khí.

Tự biết rằng hiện tại mình giống một đứa con nít đang giận dỗi, Aizn càng thêm tức giận vì tính tình trẻ con của mình.

Trong không khí xấu hổ này, chỉ có một người không bị ảnh hưởng, đó là Narberal- người đi bên cạnh Ainz. Vì không còn bị Lukeluther làm phiền, cô nàng vui vẻ đến mức ngâm nga trong suốt đoạn đường.

Sau đấy, đoàn người yên lặng bước về phía trước, rất nhanh tới được ven làng Carne.

"Cái này! Nơi này tầm nhìn thoáng như vậy, có lẽ không cần phải đi thành đội ngũ đâu..."

Lukeluther không cố ý nói như vậy.

Nhìn về một bên, chỉ thấy rừng rậm rộng lớn xanh biếc, cái ý nghĩ "tầm nhìn trống trải" khiến cho người ta có chút nghi ngờ. Hơn nữa, một vấn đề cơ bản khi hộ vệ là cho dù ở nơi trống trải, cũng không bao giờ được chủ quan, bởi thế, di chuyển theo đội hình là một ý kiến sáng suốt.

Chẳng qua mọi người cũng biết sự yên lặng này không phải là do cảnh giác của một mạo hiểm giả.

"...Cảnh giác là vô cùng quan trọng. Cứ như vậy đi...Ừ, đi tới làng thôi."

"Đúng vậy! Để tránh bị tập kích bất ngờ, duy trì sự thận trọng mọi lúc rất quan trọng!"

Cho dù Peter và Druid Dine liên tiếp mở miệng, Lukeluther vẫn lộ ra bộ mặt "không phải chuyện đó.".

"Có lẽ sẽ có những con Rồng từ phía xa lao đến tấn công."

Ninya cũng lẩm bẩm. Nghe được câu này, Lukeluther lập tức phản ứng:

"Đây là chuyện kì lạ nhất tôi từng nghe đấy. Theo lẽ thường suy nghĩ thì làm sao có chuyện này được, Ninya."

"Chính xác là không có khả năng. Nhưng có một tin đồn rằng rồng xuất hiện tại ngoại ô thành phố Eae Rantel. Nghe nói ở thời kì cổ đại, có những con rồng có thể tự do thao túng thời tiết, nhưng mà gần đây thì chưa nghe thấy báo cáo có rồng xuất hiện. À không, nghe nói ở dãy núi Azellerisia có Rồng sương giá xuất hiện, nhưng nó lại ở phương Bắc xa xôi."

Thời kì cổ đại sao? Nghe đám người Dương Quang Thánh Điển nói, rồng chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất thế giới này...

Trong Yggdrasil, rồng cũng được coi là một chủng tộc đối địch rất mạnh mẽ. Không những sở hữu sức tấn công vật lí, phòng ngự vật lí cực kì mạnh mẽ cộng với sức bền vô hạn mà còn có thể sử dụng rất nhiều ma pháp và năng lực đặc thù.

Chúng đạt đến một cấp độ đặc biệt.

Yggdrasil có rất nhiều loại quái vật khác nhau, giữa chúng có những con quái được đặt tên cùng với đám đầu sỏ theo cai trị khu vực, còn có những con quái vật cấp World cực mạnh. Cho dù sáu đội 6 gồm những người chơi kì cựu nhất cũng rất khó để chiến thắng chúng.

Khác với con boss xuất hiện cuối cốt truyện chính 「Kẻ Nuốt 9 Thế Giới」, vẫn còn 「Bát Long, 「Thất Đại Tội Ma Vương」, 「10 Thiên Sứ Sephiroth」. Bản cập nhật 『Valkyrie Sa Ngã』 tăng thêm 「Thiên Chúa của Địa Đàng thứ 6」 và 「Ngũ Sắc Như Lai」. Tổng cộng có 32 con quái vật đặc biệt. Trong số đó có một vài con thuộc về tộc rồng, cho thấy gu nhóm phát triển.

Nếu có sự tồn tại của rồng thì phải tuyệt đối cẩn thận. Ở Yggdrasil, rồng có tuổi thọ không xác định, cho nên có thể gặp một con rồng với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi cũng chẳng có gì kì quái.

"A... xin hỏi tên của con rồng có thể khống chế thời tiết là gì vậy?"

Da mặt Ainz không dày đến mức có thể thoải mái nói chuyện với người cậu mới cãi nhau, do đó cậu gần như hạ thấp giọng xuống. Nhưng như thế có lẽ là đủ cho mọi người có thể nghe thấy đươc, Ninya quay đầu lại rất nhanh.

Cái này giống như một cặp tình nhân vừa gây gổ nhau, muốn tìm một cơ hội làm hòa trong lúc nói chuyện.

Ainz không thể không nghĩ tới khung cảnh cậu đã thấy trong quán cà phê lúc xưa khi so sánh với thực tại.

Nói như thế chứ, bởi vì Ainz chủ động đặt câu hỏi, biểu cảm của Ninya có vẻ hơi sáng sủa lên một chút, nhóm người Tất Hắc Kiếm và Nfirea cũng cười dịu, chỉ có Narberal vẫn thờ ơ như cũ. Suy cho cùng thì Narberal là người duy nhất không cảm nhận được bầu không khí lúng túng sáng nay.

"Thật xin lỗi! Khi chúng ta trở về thành, tôi sẽ điều tra chuyện này."

Không, có lẽ không cần kích động như thế đi...Hơn nữa chỉ cần nói không biết là xong...Tôi chỉ muốn câu trả lời thôi...

Ainz nghĩ thầm nhưng không nói ra miệng.

"Ừ, Ninya. Nếu thời gian cho phép, cậu có thể giúp tôi điều tra không?"

"Tôi hiểu rồi, Momon-san!"

Tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng mà gật đầu, khiến Ainz cảm thấy khá xấu hổ. Nếu tình huống diễn ra ngược lại thì lại là chuyện khác, thân là người lớn tuổi nhất trong nhóm nên thấy hơi ngại ngại.

"Được, chắc sắp đến là làng Carne rồi..."

Lần đầu tiên trong sáng này, giọng nói của Nfirea đậm chất hào hứng, nhưng nói được nửa câu, cậu ta bỗng nhiên im bặt.

Ánh mắt của mọi người chuyển hướng dần dần xuất hiện ở trước mắt làng mạc. Kia là nằm ở rừng rậm bên cạnh mộc mạc làng mạc. Nhìn bầu khí không có gì kỳ quái, cũng chẳng có điểm kỳ lạ, do đó không ai biết Nfirea vì cái gì mà đột nhiên ngừng lời.

"Làm sao vậy. Nfirea? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"A, không có chuyện gì. Chỉ là trước kia không hề có cái hàng rào cứng này..."

"Thật sao? Nhưng trông cũng không phải là loại hàng rào gì cao cấp đâu. Đối với một ngôi làng tại biên giới thi loại hàng rào này là đơn sơ nhất rồi. Nếu như ở cạnh rừng rậm, nhằm ngăn cản quái vật tấn công, có một lớp hàng rào chắc chắn cũng chẳng có gì lạ."

"Ừ...Nói vậy cũng đúng...Nhưng làng Carne là Hiền Vương Rừng Xanh bảo hộ, nên trước đây không hề có hàng rào..."

Mọi người đều nhìn về phía ngôi làng. Có thể thấy được quanh làng toàn là tường gỗ, vài cái trong đó còn làm từ thứ gỗ dễ dàng bị phá.

"Thật kì lạ...Đã xảy ra chuyện gì sao..."

Cho dù nghe được giọng nghi vấn đầy bất an của chàng trai kia, Ainz vẫn không nói gì. Bởi vì lần trước cậu đến nơi này với thân phận là ma pháp niệm chú sư Ainz Ooal Gown, còn hiện tại lại là mạo hiểm giả Momon.

Ninya biểu hiện trầm trọng nói:

"Có lẽ là tôi lo lắng quá mức...Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ làng khi lần trước tôi đến, cho nên tôi để ý thấy hai điểm khả nghi. Một là cho dù đến tận bây giờ vẫn không có ai xuống đồng, còn có một phần lúa mì kia đã được thu hoạch."

Mọi người nhìn theo hướng Ninya chỉ, có thể nhìn thấy được một phần lúa mạch quả thật đã được gặt.

"Thì ra là thế...Xem ra, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó."

Ainz lộ ra vẻ lo lắng, nói với mọi người:

"...Mọi người cứ để chuyện này cho chúng tôi. Narbe, ẩn mình và dùng ma pháp bay, xem xét tình hình của ngôi làng đi."

Tuân theo chỉ lệnh của Ainz, Narberal phát động ma pháp tàng hình, thân hình cô liền biến mất. Tiếp theo tiếng niệm chú ma pháp bay vang lên, thế rồi không còn dấu tích gì của Narberal. Đoàn người dừng lại trên con đường và chờ đợi, một lúc sau, thân hình Narberal hiện ra ở vị trí ban đầu.

"...Dân làng đều đi lại trong làng bình thường, không có dấu hiệu bị người khác khống chế hay ra lệnh. Còn có trên cánh đồng phía bên kia ngôi làng vẫn có nông dân đang làm việc."

"À, hình như tôi đã quá lo lắng rồi."

"Hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta tiếp tục đi tới...Thế nào?"

Peter nhìn Nfirea và Ainz để hỏi ý kiến, hai người họ đều ra vẻ đồng tình.

Bởi con đường ngày càng hẹp, đoàn người xếp thành một hàng dọc đi về phía lối vào làng.

Những khoảnh ruộng lúa mì hai bên đường nhuộm khung cảnh thành một màu xanh tươi mát, lay động trong gió. Từ góc nhìn của họ, có cảm tưởng họ đang đắm mình vào một ao nước xanh rì.

"Hử?"

Xe ngựa vẫn đang đi tới, khi Lukeluther-người đi vị trí thứ hai trong đoàn, kêu lên nghi ngờ, và quan sát tỉ mỉ cánh đồng lúa mạch. Dù vẫn chưa tới lúc thu hoạch, nhưng những cây lúa đã cao tầm 70 cm, khiến khó mà quan sát bên trong biển lúa.

"Sao vậy?"

Đi ở phía sau, Ninya kinh ngạc hỏi.

"Ừm? Không có gì, là tôi lo lắng quá thôi."

Lukeluther nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, sau đó nhanh chóng sải bước đuổi theo sau Peter.

Ninya cũng nhìn về hướng đó, xác nhận không có gì bất thường, rồi tăng tốc đuổi theo.

Lúa mạch thậm chí mọc trên cả con đường, cứ như lũ dâng nuốt đường. Vì muốn di chuyển thuận lợi mà có lúc họ rất muốn chặt hết những cây lúa này, nhưng làm như vậy thì sau này sẽ vô cùng phiền phức.

"Rất mong người dân có thể quản lí tốt những ruộng lúa này. Để thế này thì lãng phí quá."

Đi đằng trước, phần giáp đùi của Peter quẹt qua vài bông lúa khiến chúng rơi rụng. Thấy như thế, Peter vừa lẩm bẩm một điều gì đó, vừa cảm giác được có điều không thích hợp.

Trực giác được rèn luyện qua vô số lần lăn lộn giữa ranh giới sinh tử đưa ra cảnh báo cho anh. Bông lúa mạch còn xanh có thể dễ dàng rơi xuống sao?

Thuận theo trực giác nhìn xuống ruộng lúa, Peter phát hiện có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Đó là một sinh vật nhỏ che giấu thân hình trong ruộng lúa bằng cách co mình lại. Tuy bị những cây lúa mạch che khuất tầm nhìn, không thể quan sát rõ song cũng thể nhận ra đó không phải là con người.

"Gì!"

Peter kinh ngạc, đang định lên tiếng cảnh báo đồng đội phía sau, nhưng cái sinh vật bán nhân loại kia đã bước về phía trước lên tiếng: "Anh có thể bỏ vũ khí xuống được chứ?"

Trên tay sinh vật nửa người kia đã cầm sẵn vũ khí, mặc cho Peter có nhanh đến cỡ nào thì đối phương cũng đều có thể tấn công trước.

"A, xin hãy hạ vũ khí xuống. Anh có thể truyền tin này cho những người phía sau không? Chúng tôi không muốn sử dụng cung tiễn tấn công các anh."

Một nơi khác bỗng nhiên vang lên âm thanh yếu ớt. Peter hướng ánh mắt đến chỗ kia, phát hiện trong ruộng lúa còn có một cái lỗ ẩn nấp, bên trong có thể nhìn thấy một sinh vật nửa người ló nửa thân trên. Cũng giống như tên đồng loại, nó cũng dùng lúa mạch để ẩn nấp.

Peter cảm thấy có chút chần chừ. Theo như lời của sinh vật này, cảm giác có người đang sai khiến nó.

"...Có thể tha mạng cho chúng tôi sao?"

"Đương nhiên. Nếu các anh đầu hàng."

Peter không biết phải làm sao.

Anh phải chắn ở phía trước, đảm bảo cho những mũi tên không thể bắn trúng Nfirea đang ở trên xe ngựa. Còn phải biết được số lượng kẻ địch cùng với đội hình của bọn chúng.

Xác nhận mục đích của đối phương cũng rất quan trọng. Trước mắt, anh không thể đầu hàng, cũng không có cách nào từ chối đề nghị của đối phương.

Giống như nhìn thấu sự hoang mang của Peter, hai bán nhân loại kia liền đứng dậy, phát ra tiếng soàn soạt.

"...Goblin."

Ninya thấp giọng nói.

Những á nhân vừa đứng dậy này với đám Goblin hôm qua là cùng một chủng tộc. Đối phương đưa cung tên lên, nhắm vào đoàn người.

Muốn đánh sao?

Ninya, Lukeluther và Dine dùng ánh mắt trao đổi với nhau, đọc ý tưởng của đồng đội.

So với con người, Goblin kém hơn về mặt chiều cao, cân nặng, năng lực cơ thể. Bởi vì bọn chúng sở hữu khả năng nhìn ban đêm, nếu trong bóng tối mà đánh lén thì quá thật khó giải quyết, nhưng nếu là dưới ánh mặt trời, đối với đội ngũ đã trải qua rất nhiều trận chiến như Tất Hắc Kiếm thì không phải là đối thủ gì đáng sợ.

Hơn nữa, hiện tại còn có Ainz, có thể giống như hôm qua - một cuộc chiến dễ dàng.

Nếu như là Goblin, Peter có đủ tự tin để thắng dù phe kia có con tin.

Nhưng còn có nguyên nhân khác, khiến cho Peter vô cùng khó quyết định.

Theo như trực giác của mạo hiểm giả, những con Goblin này không giống với lũ hôm qua.

Đơn giản mà nói, những Goblin trước mặt này dường như đã được huấn luyện. Hơn nữa, cơ thể cũng rất tốt, lũ hôm qua có chút gầy yếu, thì đám hôm nay toàn thân đều là bắp thịt rắn chắc.

Không chỉ có như thế, tư thế của những cung thủ Goblin này cũng rất tốt. Nếu hôm qua chỉ là đám con nít cầm gậy múa may lung tung, thì trước mặt chính là những cung thủ kì cựu.

Cuối cùng là vũ khí vô cùng hoàn hảo, được bảo dưỡng rất tốt, có thể so sánh với vũ khí của nhóm Tất Hắc Kiếm.

Vì loài người có thể trở nên mạnh mẽ thông qua huấn luyện thì quái vật cũng vậy. Goblin cũng vậy.

Bởi vậy những Goblin trước mắt mạnh hơn rất nhiều so với đám mà cả nhóm Tất Hắc Kiếm từng chạm trán trong quá khứ.

Lúc này, ruộng lúa phía sau lưng phát ra một tiếng soạt, khác hoàn toàn với tiếng gió thổi qua. Lukeluther vội vàng quay lại.

"...Hi hi, bị lộ rồi sao?"

Một con goblin đứng bên trong ruộng lúa, mặt mày rạng rỡ le lưỡi cười hì hì. Có thể là nó nghĩ có thể tiếp cận từ phía sau, nhưng năng lực ẩn thân chưa mạnh đến mức có thể lừa gạt được Ranger Lukeluther. Nhưng cho dù phát hiện ra đối phương, thì tình hình cũng không hề có lợi chút nào.

Bình tĩnh nhìn bốn phía, mọi người nhận ra trong ruộng lúa đều có động tĩnh, giống như là có gì đó đang ẩn nấp phía trong. Hình như chúng đang di chuyển thành vòng vây dồn về phía xe ngựa.

Họ đang ở một vị trí bất lợi cùng cực.

Thành viên của Tất Hắc Kiếm không thể tìm được bất kì biện pháp nào có thể thoát khỏi tình hình này.

Ainz đưa tay ngăn Narberal đang chuẩn bị tàn sát đám quái, rồi cậu quan sát kĩ càng những con Goblin này, xác nhận suy đoán của mình không hề sai.

"Đúng vậy, Goblin và Goblin Archer kia được triệu hồi bởi 『Chiếc tù và thống lĩnh Goblin』."

Nếu như là cô bé kia- người cậu đã trao chiếc tù và - đang điều khiển lũ Goblin thì nên cố gắng tránh các hành động đối địch. Cũng cần có chút phương án đối phó, nhưng bọn chúng đều không phải đối thủ của Ainz và Narberal nên không có vấn đề gì lớn.

Nhìn Ainz có vẻ vô cùng bình tĩnh, Goblin kia mở miệng:

"Người mặc bộ giáp toàn thân kia, nếu có thể mời không nên làm ra hành động gì gây hiểu lầm, chúng tôi cũng không muốn tấn công các người."

Ainz ngăn cản Narberal đang chuẩn bị ra tay, và nói bằng một giọng cứng ngắc đầy vẻ cảnh giác:

"Yên tâm đi. Nếu các ngươi không chủ động tấn công thì chúng ta cũng sẽ không ra tay."

"Vậy thì cảm ơn. Các người kia rất mạnh nhưng lại không có cảm giác đáng sợ...nhưng anh thì khác, cô gái kia cũng vậy. Tôi cảm thấy nếu cùng với hai người làm đối thủ chúng tôi thì hoàn toàn không tốt chút nào."

Ainz không trả lời, chỉ nhún vai.

"Như vậy trước khi chị cả đến, xin mời ở trong này đợi một chút."

"Chị đại mà anh nói là ai! Là tên chiếm lĩnh làng Carne sao?"

Nfirea hỏi trong bộ dạng kích động, làm cho lũ Goblin kinh ngạc.

"Nfirea, bình tĩnh đi. Hiện tại ai đang chiếm ưu thế, chắc không cần tôi phải nói. Hơn nữa, căn cứ tình huống của ngôi làng qua sự miêu tả của Narberal thì còn có vài điều kì lạ. Cho nên trước khi mọi chuyện rõ ràng thì không nên xung đột vô ích."

Tuy nghe Ninya khuyên bảo, nhưng Nfirea vẫn nôn nóng không thôi.

Chỉ là vẻ mặt kia đang từ giống như muốn lập tức nhảy ra ngoài sống chết với lũ Goblin, giờ biến thành vẻ không cam lòng. Hai nắm tay kia cũng dần thả lỏng.

Nhìn Nfirea thay đổi, Ainz có chút giật mình cùng hoang mang.

Do cuộc hành trình vừa rồi ngắn ngủi, cậu không thể biết được tính cách của thiếu niên này như thế nào, ngay cả như vậy, cậu cũng không cho rằng cậu ta cũng sẽ có thái quá như thế. Hay là ngôi làng này không phải đơn thuần chỉ là một địa điểm hái thuốc mà còn có nguyên nhân đặc biệt khác.

Hoài nghi, Ainz nhìn về phía Nfirea. Mặt khác, nhóm Goblin giống như cũng cảm giác được sự tức giận của Nfirea, chúng bối rối nhìn nhau.

"Eh...cảm giác này khác với trước kia..."

"Làng của chị cả gần đây bị những Kỵ Sĩ của Đế Quốc tấn công, chúng tôi chỉ cẩn thận thôi."

"Ngôi làng bị tấn công...! Cô ấy không sao chứ?"

Giống như đáp lại tiếng kêu của Nfirea, một cô gái được hộ tống bởi lũ Goblin xuất hiện ở lối vào ngôi làng. Nhìn thấy cô gái, Nfirea trợn tròn hai mắt, dùng hết sức gọi to:

"ENRI!!"

Nghe được tiếng gọi, cô gái cũng hét to đáp lại, giống như hai người bạn tốt lâu ngày gặp nhau, giọng nói đầy ấp sự vui vẻ và dịu dàng:

"NFIREA!!"

Lúc này Ainz nhớ đến những gì được nghe trước đây.

"A, người bạn Dược Sư của cô bé... Không phải là nữ mà là nam sao."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2 -Giao Đoạn

Interlude.

Demiurge đang đi bộ ở tầng thứ 9 - Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, đôi dày dưới chân gõ vào nền nhà, tạo nên những tiếng cộp cộp và những âm thanh đó dần dần chìm vào trong sự im lặng. Mặc dù có bố trí thêm vài tên tôi tớ, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ uy nghi của nơi này.

Demiurge ngắm nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười.

"...Thật tráng lệ."

Câu tán thưởng này chính là dành cho toàn bộ tầng thứ chín. Bởi vì cảnh sắc ở nơi này cùng với bốn mươi mốt vị sáng tạo giả kết hợp với nhau một cách thật hoàn hỏa, làm cho nơi này càng tăng thêm vẻ tráng lệ.

Demiurge cảm thấy vô cùng đáng giá khi đã thề nguyện trung thành, cho nên anh ta vô cùng yêu thích nơi này.

Mỗi lần di chuyển tại tầng này, trong lòng Demiurge tràn ngập sự vui mừng, lại càng thêm kiên định với sự dâng hiến của mình đối với những vị sáng tạo giả.

Điều này không riêng gì Demiurge mà ngay cả những chú hề hay nhạc sĩ, những người vô cùng ồn ào, khi đến tầng này cũng sẽ im lặng, không phát ra bất kì tiếng động nào để tránh phá vỡ không khí trang nghiêm tại nơi đây.

Nếu có người không cảm thấy yêu thích những cảnh sắc này, nếu không phải người không trung thành với bốn mươi mốt vị sáng tạo giả thì cũng là kẻ mang theo ý đồ không tốt.

Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Demiurge vòng qua chỗ rẽ, đích đến ngay trước mắt. Đó chính là căn phòng của vị sáng tạo giả cuối cùng, người thống trị cao nhất tại Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, phòng của Ainz Ooal Gown.

Có thể thấy trước của phòng có vái người mở cửa bước ra.

Những người đó cũng thấy Demiurge, cung kính đứng tại chỗ chờ hắn đến.

Một người trong số đó mặc trang phục quản gia, nhưng trừ bỏ bộ bao tay màu trắng, trang phục màu đen bên ngoài thoạt nhìn không giống trang phục quản gia mà giống như một bộ đồ chiến đấu.

Đó là một trong số mười người hầu nam trong Nazarik, nhưng cho dù là Demiurge cũng không có cách nào phân biệt được mười tên người hầu nam này. Đó là bởi vì tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, hơn nữa đều phát ra những âm thanh vô cùng kì quái.

Và đứng phía trước những người hầu nam kia.

Trong đầu Demiurge hiện lên một ý tưởng vô cùng kì quái- Khỏa thân với cà vạt.

Đó là một con chim cánh cụt.

Bề ngoài hoàn toàn giống với một con chim cánh cụt, hơn nữa nó còn đeo một cái cà vạt màu đen.

"Đã lâu không gặp, trợ lí quản gia."

Nghe được tiếng nói êm ái dễ gần của Demiurge, chim cánh cụt cũng tươi cười, hay là có vẻ tươi cười đáp lại:

"Đã lâu không gặp, Demiurge đại nhân."

Sau đó cúi chào thật sâu.

Đó dĩ nhiên không đơn thuần là chim cánh cụt, mà là trợ lí quản gia của Nazarik.

Điểu nhân- một chủng tộc dị hình, tên là Eclair Acleir Aicler

Tên Điểu nhân ( người chim) này nguyên bản giống với một trong bốn mươi mốt vị sáng tạo giả- Pelucino, có đầu và cánh chim, tứ chi cũng giống với loài chim. Chắc hẳn có vài lí do khiến hắn có hình dạng của một con chim cánh cụt. Nhưng Demiurge cũng không bị làm phiền bởi cái ngoại hình của hắn

Bởi vì hắn là do bốn mươi mốt vị thần sáng tạo ra.

"Albedo đang ở trong đó?"

"Đúng vậy, Albedo đại nhân đang ở bên trong."

Trong lúc Ainz ra ngoài, thì Albedo phụ trách quản lí toàn bộ Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, nhưng cô nàng không ở trong phòng của mình mà lại chuyển sang căn phòng này, điều này thì ai cũng biết. Bởi vì hành động của cô nàng đều được Ainz cho phép, cho nên, người có ý kiến kháng nghị chỉ có Shalltear Bloodfallen nhưng đã bị điều đi nơi khác.

Demiurge đã từng nói với Albedo "Được rồi một người vợ tốt không phải là chờ đợi chồng mà là phải bảo vệ cho ngôi nhà bình yên.". Cô nàng trả lời: "Vợ bảo vệ cho phòng của chồng có cái gì không đúng." Điều này là Demiurge á khẩu, không cách nào trả lời.

Demiurge gật đầu thể hiện rằng mình đã biết rồi hỏi Eclair:

"Tại sao ngươi lại đến đây? Chỗ làm việc của ngươi không phải là ở phòng khách sao?"

"Sebastian đại nhân không có thời gian ở nơi này, thần đương nhiên phải phụ trách cả phần của đại nhân nữa. Thần vừa mới cùng với Albedo đại nhân thảo luận về việc phân công công tác."

"Đúng là như vậy, nếu ông ta không ở tầng chín của Nazarik thì phải nhờ vào ngươi rồi."

"Hoàn toàn đúng vậy, vì tương lai thống trị Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, hiện tại phải cố gắng thôi."

Cho dù Eclair trước mặt hắn nói ra ý tưởng kia, nụ cười trên mặt Demiurge cũng không thay đổi.

Eclair luôn có giấc mơ trở thành người thống trị ngai vàng của Nazarik, ai cũng biết chuyện này. Bởi vì đây là do bốn mươi mốt vị sáng tạo giả, nên không có bất cứ vấn đề gì."

Đương nhiên nếu những vị ấy ra lệnh thì Demiurge không chút lưu tình sẵn sàng xử lí hắn ta, nhưng nếu không thì chẳng có vấn đề gì cả.

"Đúng vậy, cố gắng lên. Thế ngươi định xử lí chuyện gì đầu tiên?"

"Quét dọn. Trừ cái đó ra thì còn công việc gì khác? Không ai quét dọn sạch sẽ và cẩn thận hơn thần cả! Thậm chí WC cũng có thể liếm sau khi thần dọn nó."

( WC là chỉ nhà vệ sinh đó)

Nghe được câu trả lời đầy tự tin của Eclair, Demiurge thỏa mãn gật đầu:

"Đúng vậy, công việc của ngươi vô cùng quan trọng. Nếu tầng này có một vết bẩn, đó chính là một sự vũ nhục với bốn mươi mốt vị sáng tạo giả."

Demiurge gật đầu, lại hỏi:

"Ta biết công việc của ngươi vô cùng quan trọng, nhưng khi Sebastian ra ngoài, thì tầng này do ai quản lí."

"Đó là người nhận mệnh lệnh của Sebastian đại nhân- trưởng nhóm hầu nữ Pastry. So với công việc quét dọn này thì công việc quản lí chẳng có gì ghê gớm cả."

"Thì ra là thế...Đều là những tôi tớ do những vị sáng tạo giả kia tạo ra, quả thật đã làm vô cùng tốt nhiệm vụ được giao phó. Nói tiêp về việc đó, với đôi tay chim cánh cụt kia thì quét dọn sẽ vô cùng vất vả nhỉ?"

"Có thể không bị đôi tay này ngăn cản việc quét dọn thì đó là bản lĩnh của thần."

Eclair tràn ngập tự tin trả lời, nhưng mà câu kế tiếp mà hắn lại lại có chút mất hứng trong đó:

"Mà Demiurge đại nhân, cái này không phải là câu hỏi của người-có-trí-thông-minh-gần-bằng-thần trong Nazarik đâu nha."

Cầm lấy chiếc lược từ tên hầu nam sau lưng, Eclair chỉnh lại chùm lông màu vàng trên đầu.

"Thần cũng không phải là một con chim cánh cụt đơn thuần, mà là chim cánh cụt do Sáng tạo giả Ankoro Mochimochi chế tạo. Hi vọng ngài không nên nhầm lẫn. Còn có đây là cánh tay, không phải cánh chim."

"Vậy thì thật xin lỗi."

Nhìn Demiurge cúi đầu xin lỗi, Eclair tỏ vẻ không để trong lòng, quay đầu về phía nhóm hầu nam ra lệnh:

"Đưa ta đi."

"Y..."

Eclair được nhóm hầu nam nâng lên.

Bởi vì Eclair di chuyển theo kiểu nhảy bước khá loạng choạng, tốc độ khá là chậm. Bởi vậy, bình thường thì hắn được đám hầu nam nâng lên mà di chuyển như vậy.

"Như vậy, Demiurge đại nhân, thần đi trước."

"Ừ, gặp lại sau Eclair."

Nhìn vị trợ lí quản gia bị nâng lên như một con rối một cái, Demiurge gõ cửa phòng.

"Ta là Demiurge. Xin lỗi vì đã là phiền."

Hiện tại chủ nhân không có ở trong phòng, nhưng vẫn phải có hành động trân trọng. Bởi vì đối với Demiurge mà nói thì căn phòng này chình là nơi hắn ta tôn kính nhất.

Không có ai đáp lại, Demiurge liền tiến vào căn phòng.

Nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không thấy Albedo. Demiurge khẽ thở dài một hơi, mở một cánh cửa khác đi vào.

Phòng của bốn mươi mốt vị sáng tạo giả được thiết kế giống y như phòng của hoàng gia, bên trong có một phòng tắm thật lớn, trong phòng khách có đặt một chiếc Piano, phòng ngủ chính, phòng dành cho khách, phòng bếp, phòng để trang phục và rất nhiều phòng khác.

Demiurge không chút do dự mà tiến đến phòng ngủ.

Sau khi gõ cửa, không đợi trả lời liền lập tức bước vào.

Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, nhưng kích thước của nó lớn đến dọa người, và trên giường có một người.

Một cục chăn dần nhô ra, giống như đang không ngừng vặn vẹo.

"Albedo."

Không chịu được tiếng gọi của Demiurge, một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi bật dậy. Tấm chăn bị kéo xuống, thẳng đến bả vai rồi dừng lại, hẳn là cô nàng đang khỏa thân. Khuôn mặt ửng hồng có vẻ rất hưng phấn.

"...cô đang làm cái gì ở đây?"

"Ta muốn Ainz đại nhân có thể cảm nhận được mùi hương của ta ở quanh đây khi ngài ấy trở về."

Động tác của cô nàng lắc qua lắc lại trong lúc nói, giống như là đang lưu lại mùi hương của bản thân.

Demiurge á khẩu không nói nên lời, yên lăng nhìn vị NPC cao cấp nhất trong số những NPC do bốn mươi mốt vị sáng tạo giả chế tạo ra, tổng quản thủ vệ Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, rồi lại vô lực mà lắc đầu.

Hắn không nói "Ainz đại nhân là một undead, ngài ấy không cần nghỉ ngơi trên giường." hay là "Cho dù ngài ấy làm như vậy thì toàn bộ chăn nệm cũng sẽ lập tức được thay mới.". "Nếu chỉ như vậy đủ để thỏa mãn Albedo vậy thì cứ mặc kệ cô nàng đi."

"Nhưng mà vẫn phải có chừng mực."

"...Tuy rằng không biết có chừng mực là thế nào, nhưng ta sẽ lưu ý. Đúng không Ainz đại nhân."

Một khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra bên cạnh Albedo.

Demiurge sợ đến mức không nói ra lời.

Trong nháy mắt hắn ta đã nghĩ đó là Ainz Ooal Gown, nhưng bề dày không đúng, cũng không có cái khí thế kia.

"Cái đó...Gối ôm à...Là ai làm?"

"Ta tự mình làm đấy."

Câu trả lời nhanh chóng làm Demiurge mở to mắt ngạc nhiên, hắn không cho là Albedo có cái kĩ thuật kia.

"Bất kể là quét dọn, giặt đồ, hay là kĩ thuật may, ta đều có sẵn cấp [Expert] nhé."

Đối với sự kinh ngạc của Demiurge, Albedo cảm thấy vô cùng cao hứng khoe khoang:

"Ta làm cả đồ cho đứa con tương lai của ta. Làm đến tận 5 tuổi nha

Nhìn vẻ mặt Albedo tươi cười phát ra những tiếng "fu fu", Demiurge hoàn toàn vô lực, đồng thời nghĩ thầm rằng có nên bỏ bà điên này lại ở đây và nhanh chóng rời đi hay không.

"Bất kể là nam hay nữ đều được hết...A! Nếu là song sinh hoặc không có giới tính thì làm sao được nhỉ?"

Demiurge không còn lời nào để nói, chỉ nhìn vào Albedo đang lẩm bẩm một mình.

Trong Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, về phương diện quản lí thì Albedo vô cùng xuất sắc, thậm chí vượt xa Demiurge. Nhưng về phương diện quân sự thì lại không được, cho nên cần có Demiurge hỗ trợ.

Hiện tại chưa xác định được kẻ thù, cho nên không có bất cứ vấn đề gì.

Phán đoán như thế, Demiurge chỉ có thể áp chế sự khó chịu cả mình. Chủ nhân đã giao cho hắn một mệnh lệnh, do đó mà Demiurge không thể nào từ chối.

"Như vậy theo lệnh của Ainz đại nhân, hiện tại đã đến lúc ta phải xuất phát. Bởi vậy bên trong Nazarik chỉ còn cô và Cocytus là có thể tự do hành động, mặc dù hiện tại không có cái gì quan trọng để nhắc nhở cô, nhưng hãy cẩn thận."

"Sau Aura, Mare, Sebastian và Shalltear là anh sao. Ừ, cứ để đó cho ta, nếu có gì khẩn cấp, ta sẽ mời em gái của ta hỗ trợ. Hơn nữa ta sẽ sử dụng Pleaiades, bởi vậy hẳn là có thể chống đỡ đến lúc mọi người trở về."

"Cho dù phát sinh tình huống nguy hiểm, nếu không có sự cho phép của Ainz đại nhân thì không thể nào để cho em gái của cô ra tay. Hơn nữa các nàng kia cũng vậy. Đã có hai người ra ngoài, không có khả năng tập hợp đầy đủ thành viên. Theo tình hình này, cô có muốn chuyển Victim lên các tầng trên không?"

"Với chừng ấy trình độ...Ta đã có phương án ứng phó các loại tình huống rồi. Ta sẽ liên hệ với ngươi nếu có tình huống nguy hiểm xảy ra. Nói trở lại, ngươi định xử lí những Sunlight Scripture còn sống sót kia như thế nào? Hình như Ainz đại nhân đã cho phép ngươi quản lí đúng không? Cũng có thể giao cho ta xử lí, nhưng ta không rõ lắm ngươi đang làm gì..."

"A, cô đang đến nói bọn chúng sao? Ta đang tiến hành thí nghiệm theo lệnh của Ainz đại nhân."

Demiurge cười rất vui vẻ, nhưng Albedo lại nhíu đôi lông mi mĩ lệ kia.

"Đầu tiên là thí nghiệm ma pháp trị liệu. Nếu chặt đi một cánh tay, sau đó sử dụng ma pháp trị liệu để chữa trị, cánh tay bị chặt sẽ biến mất. Như vậy nếu để cho bọn chúng ăn cánh tay bị cắt bỏ và sau đó chữa trị, chất dinh dưỡng trong đó sẽ biến mất sao? Không ngừng lặp lại quy trình này, kẻ ăn cánh tay cuối cùng sẽ chết đói sao?"

"A...Thì ra là thế."

"Không chỉ như vậy, ta để cho bọn chúng bỏ phiếu xem ai sẽ là thức ăn, ai làm kẻ hành hình sẽ dùng một cái rìu cùn thực hiện công việc. Mỗi phiếu đều không cho phép để trống."

"Làm như thế có ý nghĩa gì sao?"

"Đương nhiên là có. Trong số những tù nhân kia sẽ sinh ra một cái bảng xếp hạng, người làm thức ăn, người hành hình, còn có người ăn. Kể từ đó sẽ sinh ra oán hận với nhau, khi đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng kích động những kẻ làm thức ăn. Điều đó sẽ làm cho bọn chúng nổi loạn, kết quả thì không cần phải nói nữa. Oán hận của sinh vật quả thực rất đáng sợ.

"...Thật khó chịu. Chúng ta - những sinh vật trong Nazarik đều do những vị sáng tạo giả tạo nên, không có khả năng sẽ phản bội Ainz đại nhân, nhưng nhân loại lại có thể phản bội chủ nhân của mình...Họ không hề có lòng trung thành."

"Cho nên mới nói là thú vị. Albedo, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu chỉ cần coi chúng thành món đồ chơi."

"Ta không có cách nào nghĩ được như thế."

"Vậy thật đáng tiếc. Được rồi, nói chuyện phiếm nhiều quá sẽ làm trễ nải mệnh lệnh của Ainz đại nhân. Nếu xảy ra chuyện gì, hãy liên lạc với ta, ta sẽ lập tức trở về."

"Hừm, không bao giờ phát sinh loại chuyện đó, nhưng sẽ xem xét tình hình mà báo cho ngươi."

Cánh tay trắng nõn của Albedo hướng tới Demiurge mà phất phất tạm biệt.

"Phải tạm biệt rồi. Đúng rồi...vì anh đã làm quần áo của bé trai, ta nghĩ cần phải nói trước với anh. Những vị sáng tạo giả kia có vẻ thích nam mặc quần áo nữ đấy."

"Ế..."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2-Chương 3: Hiền Vương Rừng Xanh

Clementine trở lại căn cứ bí mật của Khajiit, một thần địa nằm phía bên dưới nghĩa trang của thành phố Eae Rantel, cô ta giận dữ đến mức cảm giác như toàn thân đang bị đốt cháy vậy. Bước chân hỗn loạn, nhíu mày, miệng lệch sang một bên, ngũ quan vặn vẹo, chỉ có thể dùng từ vô cùng xấu xí để hình dung.

Còn tính cách thì so với khuôn mặt còn xấu hơn.

Khajiit lẩm bẩm trong lòng, khống chế lũ Zombie và điều khiển chúng đi về chỗ của những Undead.

"Oh? Zombie mới sao? Đã vượt qua 150 con rồi, sức mạnh của Pearl of Death ( Viên ngọc của cái chết) quả thật không giống với bình thường."

Nếu sử dụng ma pháp cấp ba [Create Undead], có thể khống chế số lượng undead căn cứ vào khả năng của Magic Caster. Chế tạo ra undead càng mạnh thì số lượng có thể khống chế càng ít. Nếu như là zombie - loại undead cấp thấp nhất, đối với kẻ am hiểu khống chế Undead như Khajiit thì có thể khống chế hơn một trăm con là một điều khá là ngạc nhiên, hoàn toàn là dựa vào năng lực mà vật phẩm hắn đang có - một viên Pearl of Death.

"Này còn không phải bởi vì ngươi thích như vậy."

"Thật có lỗi..."

Clementine cúi đầu xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút sám hối nào.

"Nhưng là...muốn trách cũng nên trách mấy tên yếu ớt này...Sao không thể chống đỡ lâu hơn một chút chứ."

"...Bị ngươi đánh như vậy, ai cũng sẽ dễ dàng chết mà thôi..."

"Mạo hiểm giả sẽ không dễ dàng chết đi như vậy..."

"Chúng chỉ là người bình thường...chúng sẽ chết nếu chúng không phải mạo hiểm giả?...Clementine, chẳng lẽ hứng thú của ngươi là giết thời gian sao?"

"Được rồi, được rồi...Thật xin lỗi...ta sẽ không tái phạm nữa, tha thứ cho ta nhé!"

Khajiit nhịn không được chặc lưỡi một cái:

"Ta không tin ngươi, tóm lại là thời gian tới không cần ngươi đi bắt người nữa."

-----------------------------------------------

"Đúng vậy."

Giọng đáp lại đầy thô lỗ làm Khajiit nhíu mày. Nhưng có nói nhiều hơn cũng vô ích, cho nên hắn buông tha cho việc giáo huấn cô ta, tuy vậy vẫn nhíu mày thể hiện sự bất mãn của bản thân. Quả nhiên là bị bỏ qua.

"Nhưng hiện tại ta rảnh rỗi đến phát khùng luôn rồi, nói trở lại, hắn ta đã chạy đi nơi nào?"

" Hắn còn chưa quay về sao?"

"Còn chưa trở lại, đó vẫn là một nơi trống rỗng...hiện tại là một cơ hội hiếm có, sao không đi bắt bà già kia?"

"Không cần vội vàng. Đừng xem thường bà già kia, bà ta có thể sử dụng ma pháp cấp ba, và khá nổi tiếng trong thành phố này. Nếu tùy tiện ra tay, có thể sẽ ăn quả đắng mà ra về đấy."

"A...Nhưng mà..."

Khajiit đưa bàn tay vào trong áo bào, cầm lấy viên đá màu đen:

"Clementine, vì để biến nơi này thành Tử Vực, ta đã dành nhiều năm để chuẩn bị. Không ngờ vì cái trò chơi lúc nhàm chán kia của ngươi mà khiến cho kế hoạch của ta suýt nữa đổ bể. Nếu ngươi tiếp tục gây rắc rối...ta sẽ giết ngươi."

"...Đó có phải là Spiral of Death?"[Tử Loa Toàn]

"Đúng vậy, Chủ nhân của chúng ta đang tiến hành nghi thức."

Ở nơi mà những Undead tụ tập, bình thường sẽ sinh ra một Undead cấp cao. Nếu có nhiều Undead cấp cao tụ tập thì có thể sinh ra Undead cấp cao hơn nữa. Nghi thức ma pháp lợi dụng đặc tính xoắn ốc này, có thể không ngừng tạo ra Undead mạnh hơn, đủ để hủy diệt hoàn toàn một thành thị, được gọi là Spiral of Death.

Nghi thức tà ác này từng được thực hiện trong quá khứ, nó đã biến một thành phố trở thành một nơi dạo chơi của Undead.

Mục đích của Khajiit là đem thành phố Eae Rantel biến thành một thành phố Undead như trong quá khứ, thông qua việc khai thác sức mạnh của cái chết bên trong thành phố mà tự biến mình trở thành một undead.

Vì mục đích này, hắn đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhất định không thể để cho người phụ nữ vừa mới xuất hiện kia làm hỏng được.

"Nghe hiểu không?"

Khajiit nhìn thấu cái trò phồng má giả vờ đáng yêu của Clementine, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong một khoảng khắc, sát khí của Clementine biến thành cuồng phong hướng về phía trước.

Khoảng cách của hai bên nháy mắt được rút ngắn, tiếp theo cô ta dùng tốc độ sét đánh, dùng đoản kiếm trên tay đâm vào cổ họng của Khajiit.

Vũ khí trên tay Clementine là một loại vũ khí dùng để đâm xuyên, giống như một con dao găm.

Cách thức công kích của loại vũ khí này là vô cùng ít ỏi và rất khó vận dụng, bởi vậy mà rất ít người sử dụng nó. Nhưng Clementine rất thích loại vũ khí này, không ngừng rèn luyện cơ thể, lựa chọn trang bị, học tập kỹ năng, tất cả cũng vì tạo nên kỹ năng một kích trí mạng.

Với kỹ năng này, Clementine đã sống sót qua rất nhiều trận chiến với con người, với quái vật, và sớm nâng nó lên mức người thường không thể tránh nổi.

Clementine cũng là một thiên tài và có một tiềm lực vô cùng mạnh mẽ, thêm vào đó, cô ta dành cả nửa đời người để rèn luyện, đạt được cái mức kia cũng là điều đương nhiên.

Nhưng kẻ kia cũng không phải người bình thường.

Niềm tự hào của Zuranon, một trong mười hai môn đồ - Khajiit, sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Mũi kiếm không thể né tránh kia đã bị chặn lại bởi vật thể giống như một bức tường to màu trắng mọc lên từ dưới đất. Đó là một cái móng vuốt, được tạo ra từ vô số xương người, là móng vuốt của một loại bò sát nào đó.

Cái móng kia chuyển động, mặt đất theo đó cũng nứt ra, cái vật thể chịu sự khống chế của Khajiit bắt đầu hiện ra.

Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của một undead dưới chân, Khajiit hướng tới Clementine nói:

"Thật là một đòn tấn công vô ích. Đều là do ngươi mà ta nhất thời phân tâm, dừng khống chế với những undead kia."

"A...vậy thì xin lỗi...nhưng ta đâu có tung hết sức nha. Còn ngươi phải bỏ ra tất cả vốn liếng để chặn lại mà đúng không?"

"Ít làm nhảm đi, Clementine. Ngươi đâu phải cái loại ra tay có chừng mực."

"Wow...bị nhìn thấu rồi sao? Được rồi, nếu ngươi không đỡ thì vai của ngươi sẽ bị đâm thủng. Nhưng ta thật sự không có ý nghĩ giết ngươi đâu...Thật đấy."

Nhìn cô gái trước mặt lộ ra nụ cười đáng ghét, Khajiit cau mày.

"Hơn nữa ta có thể đánh bại tên kia nha...có lẽ vẫn có cơ hội để chống lại những Magic Caster nhưng là một chiến binh thì ta cần nhiều hơn thay vì đủ, phải không? Chỉ là ta không am hiểu sử dụng mấy loại vũ khí quá cùn..."

"...Am hiểu nhất kích tất sát, có lẽ đối với sinh vật sống thì ngươi rất mạnh nhưng gặp được loại không có cơ năng của sinh vật sống như Undead thì sẽ như thế nào? Hơn nữa ngươi cho rằng đây là con át chủ bài của ta sao?"

"Hừ...Đúng vậy...ngươi nói cũng phải..."

Ánh mắt Clementine nhìn về phía đường hầm, cảm giác được tên Undead do Khajiit khống chế đang ở bên trong chờ lệnh.

"Ta có thể đánh bại một vài tên trong số chúng...Nhưng trong tình huống đánh lâu dài thì sẽ thất bại... thật có lỗi, Kaji."

Clementine nắm chắc cây kiếm, thu nó vào trong áo choàng, rung động từ mặt đất cũng theo đó dừng lại.

"Nhưng mà...thật không hổ là tăng cường kiểm soát Undead...thật phấn khích."

Clementine chỉ nói những lời này rồi xoay người bước đi.

"A, đúng rồi. Ta sẽ không chạm vao bà già kia cho đến phút cuối. Cũng sẽ không tiếp tục đi bắt người, như vậy được rồi chứ?"

"...Ừ."

Trước khi Clementine hoàn toàn rời đi, Khajiit sẽ không thả lỏng sự phòng vệ của mình. Cho dù bóng lưng của cô ta chỉ còn thấp thoáng ở lối ra của thần điện cũng như vậy.

"Người phụ nữ điên."

Khajiit bỏ lại những lời này.

Thật sự thì hắn cũng điên, nhưng chưa điên bằng cô ta.

"Có được sức mạnh phi thường như vậy...Không, chính vì sức mạnh đó, mà tính cách mới vặn vẹo như vậy."

Clementine rất mạnh, cho dù bên trong nhóm mười hai người lãnh đạo cao nhất tổ chức của Khajiit, thì cũng chỉ có ba người có khả năng đánh bại cô ta. Tiếc là trong đó không bao gồm Khajiit. Cho dù sử dụng vật phẩm thì tỉ lệ thắng lợi cũng chỉ có 30%.

"Cựu thủ lĩnh thứ chín của Black Scripture...Một kẻ tâm thần với sức mạnh của một anh hùng, thật không dễ chọc."

"Đã xảy ra những chuyện như vậy sao?"

Enfrea thở dài một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Enfrea rất quen thuộc với cha mẹ của Enri. Bọn họ đều là ông bố, bà mẹ vô cùng tốt. Cậu có chút ghen tị với hai người con gái của họ. Bởi vì cha mẹ Enfrea đã mất từ khi cậu ta còn rất nhỏ, chỉ để lại một chút trí nhớ mơ hồ, cho nên nói đến hình ảnh cha mẹ lí tưởng, Enfrea lập tức nghĩ đến cha mẹ của Enri.

Đối với lũ cải trang kị sĩ đế quốc đã lấy đi tính mạng của cha mẹ Enri, Enfrea cảm thấy vô cùng tức giận, nghe được bọn chúng đều đã bị giết chết, trong lòng cậu hiện lên vẻ thỏa mãn nhè nhẹ. Còn đối với việc vương quốc không muốn phái binh đến thì Enfrea chỉ cảm thấy hơi chút tức giận mà thôi.

Nhưng người nên giận dữ và buồn nhất phải là Enri, chính mình có cái cảm xúc đó thì có chút quái dị.

Nhìn Enri bên cạnh nhớ đến chuyện cũ, nước mắt đã hiện lên trong mắt cô bé, Enfrea do dự không biết có nên mở miệng an ủi không. Enri khẽ lau nước mắt, cười nói:

"Tớ vẫn còn em gái, cho nên không thể cứ mãi đắm chìm vào nỗi đau được."

Hơi chút đứng dậy, Enfrea lại ngồi xuống. Cậu cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi mất đi một cơ hội an ủi, một mặt cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhưng...ý muốn bảo vệ cô bé vẫn không thay đổi. Có chút chần chừ, Enfrea quyết định trừ mình ra sẽ không cho bất kì kẻ nào ngồi gần Enri cả. Cho dù là người đó đủ mạnh để bảo vệ Enri.

Mặc dù cảm giác có chút vội vàng, nhưng Enfrea không muốn mất đi Enri, cho nên cậu quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng được ấp ủ từ khi cậu đến đây hồi còn rất nhỏ.

"Như vậy..."

Cậu không thể nào nói được, cổ họng giống như bị dán kín. Nói đi, nói mau. Tuy rằng cố hết sức để nói, nhưng những lời ấy giống như đã bị mắc kẹt, không thể nói ra.

Xem tuổi của hai người thì Enfrea và Enri đều đã đến tuổi có thể lập gia đình, hơn nữa Enfrea là một dược sư, cậu hoàn toàn có khả năng kiếm tiền nuôi sống Enri và em gái của cô bé.

Cho dù sinh con cũng không thành vấn đề...

Trong đầu Enfrea hiện lên cảnh cậu lập gia đình...chi thoáng qua thôi nhưng cậu không có cách nào khống chế ý nghĩ ấy được nữa. Biết được Enri vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, Enfrea càng thêm lo lắng.

Miệng há ra rồi đóng lại.

Tớ thích cậu.

Tớ yêu cậu.

Nhưng hai câu này đều không thể nói ra khỏi miệng. Bởi vì cậu sợ sẽ nghe thấy câu từ chối từ cô bé.

Cậu nên nói câu gì đó giúp rút ngắn khoảng cách của hai người.

Thành thị rất an toàn, cậu có muốn đến đó sống với tớ không? Tớ sẽ chăm sóc cho cả hai chị em cậu. Nếu cậu muốn làm việc, có thể làm việc nội trợ trong tiệm. Nếu cậu không quen sống trong thành phố thì tớ sẽ giúp cậu thích nghi.

Chỉ cần nói như vậy là tốt rồi, khả năng những lời này bị cự tuyệt thấp hơn nhiều so với lời tỏ tình.

"Enri."

"Sao vậy, Enfrea?"

Enri cảm thấy ngạc nhiên vì tiếng hét của Enfrea, và cậu mở miệng bắt đầu thổ lộ.

"Nếu như...nếu như có khó khăn gì cậu có thể nói ra. Tớ sẽ giúp đỡ hết mình."

"Cảm ơn!...Enfrea cậu là một người bạn rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những gì tớ xứng đáng có được."

"A, ừ...Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy thì không cần khách sáo làm gì."

Không thể nói ra những lời kia trước vẻ mặt tươi cười của Enri, trong lòng Enfrea thầm mắng sự bất lực của mình, đồng thời cậu cảm thấy Enri vô cùng đáng yêu, lại cùng cô bé tán gẫu về những chuyện đã xảy ra.

Ngay khi một đề tài kết thúc, Enfrea bỗng nhiên hỏi:

"À quên mất, đám goblin này là sao vậy?"

Đám Goblin xưng hô với Enri vô cùng cung kính. Hơn nữa mỗi con Goblin này đều khác hoàn toàn với đám gặp được trên đường, cảm giác như là những chiến sĩ trải qua rất nhiều trận chiến rồi. Không chỉ có như thế, bên trong làng có sự xuất hiện của ma pháp niệm chú sư. Cậu tự hỏi không biết những Goblin này với cô gái nông thôn đơn thuần Enri có quan hệ như thế nào.

Enri đơn giản trả lời:

"Tớ sử dụng vật mà ngài Ainz Ooal Gown- người cứu cả ngôi làng này lưu lại, rồi chúng nó liền xuất hiện. Chúng đều nghe theo mệnh lệnh của tớ nhé."

"Ồ, là vậy sao."

Đôi mắt Enri giống như hai ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, làm cho Enfrea cảm thấy chua chua trong lòng, thuận miệng nói theo.

Ainz Ooal Gown.

Cái tên này xuất hiện trong miệng Enri rất nhiều lần kể từ lúc bắt đầu nói chuyện.

Khi làng Carne bị đám người giả trang kị sĩ đế quốc tấn công, một gã ma pháp niệm chú sư thần bí vừa vặn đi ngang qua làng, dùng sức mạnh kinh người giải cứu ngôi làng, mang lại cho nơi đây hòa bình. Hắn ta là anh hùng đã cứu mạng Enri, cho nên Enfrea hẳn là nên cảm ơn.

Nhưng vẻ mặt của Enri lại khiến cậu khó mà cảm kích gã kia được.

Tuy rằng có thể hiểu được đó là phản ứng bình thường khi Enri nhắc đến ân nhân cứu mạng, nhưng sự ghen tịn trong lòng vẫn cứ thế nổi lên. Là một người đàn ông, cậu không hề muốn thua kém người khác, nhất là người mình yêu đơn phương - Enri chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy đối với mình. Trong đầu cậu lúc này toàn những cảm xúc âm u và những ý nghĩ xấu xí.

Cảm thấy có chút buồn rầu, Enfrea cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, cậu hỏi Enri về cái vật phẩm gọi Goblin kia, hình như tên của nó là "Chiếc kèn của Golbin thống lĩnh".

Ma pháp niệm chú sư kia-người giải cứu ngôi làng có nói tên vật phẩm đó cho Enri, nhưng lúc đó, đầu óc của cô bé vô cùng hỗn loạn, cho nên không có nhớ chính xác.

Enfrea cảm thấy nghi hoặc.

Cô bé có thể không biết loại vật phẩm đó, nhưng không thể nào quên tên của nó được. Bởi vì nếu là vật phẩm có khả năng đặc biệt, một khi đã nghe qua thì sẽ rất khó mà quên đi.

Tuy nhiên, trên thực tế có tồn tại loại vật phẩm được sử dụng để triệu hồi, và có ma pháp triệu hồi. Chỉ là nếu sử dụng những phương thức trên triệu hồi quái vật, quái vật được triệu hồi có thời gian tồn tại nhất định, hết thời gian đó sẽ biến mất.

Quái vật triệu hồi cũng không thể điều khiển trong một thời gian dài.

Nếu vật kia có thể làm được, thì hệ thống ma pháp từ xưa đến này sẽ bị phủ định toàn bộ.

Vật phẩm có thể làm được điều đó thì sẽ có bao nhiêu giá trị? Enri giống như không để ý đến giá trị cái vật phẩm kia, nếu như đem nó bán đi thì chắc chắn đủ cho cô bé sống cả đời không lo lắng.

Enri sử dụng vật phẩm đó vì muốn cho ngôi làng không bị tấn công lần nữa.

Enfrea cảm thấy ý nghĩ này mới đúng là Enri, bởi vậy mà lũ goblin được triệu hồi trừ việc bảo vệ ngôi làng, còn gọi cô bé là "Anego" (Chị cả), nghe theo mệnh lệnh của cô bé, thậm chí còn giúp việc đồng áng nữa. Không chỉ như thế, nghe nói bọn chúng còn dạy người dân sử dụng cung tên, những phương pháp tự bảo vệ mình. Cũng bởi vậy mà trong làng xuất hiện vài ngôi nhà khá kì quái.

Dân làng có thể nhận sự trợ giúp của Goblin, một phần bởi vì họ từng bị kị sĩ nhân loại tấn công. Những người dân bây giờ rất ít tin tưởng vào con người, vì thế mà dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của Goblin.

Còn một nguyên nhân rất lớn đó là người tặng vật phẩm chính là người đã giải cứu ngôi làng, Magic Caster Ainz Ooal Gown.

"Người kia gọi là Ainz Ooal Gown sao? Ông ta là người như thế nào? Tớ cũng muốn gặp ông ấy để nói lời cảm ơn."

Enfrea đối với con người tên Ainz Ooal Gown không biết chút gì. Enri không nhìn thấy diện mạo dưới mặt nạ của ông ta cho nên dù là người Enfrea biết cũng không có cách nào nhận ra được là ai. Nhưng đối phương lại đem một vật phẩm quý hiếm như thế tặng người khác, chứng tỏ cũng là một đại nhân vật. Nếu từng gặp qua sẽ không bao giờ quên. Enfrea đem ý nghĩ ấy nói cho Enri, trên mặt cô bé hiện lên vài phần thất vọng:

"Như vậy sao. Tớ cứ nghĩ Enfrea sẽ biết ngài ấy là ai..."

Phản ứng của Enri làm trái tim Enfrea nảy lên một cái, sau lưng toát ra mồ hôi khó chịu.

"Bề ngoài là chuyện khác, nhưng ngài ấy mạnh như vậy, khả năng được hâm mộ là rất cao." Câu nói nghe được tối qua hiện lên trong đầu cậu, làm hô hấp có chút hỗn loạn.

Cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, Enfrea hỏi:

"En...Enri có chuyện gì vậy? Tại sao cậu muốn tìm hiểu Ainz là ai?"

"A? Phải, tớ chỉ nghĩ phải cảm ơn ông ấy thôi. Mọi người trong làng ai cũng đề nghị vì nhớ kĩ ơn cứu mạng, sẽ xây một bức tượng bằng đồng, hơn nữa tớ cũng muốn cảm ơn..."

Enfrea nhạy cảm phát hiện trong câu nói này không ẩn chứa cái mà cậu lo sợ, điều này làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.

"A, như vậy sao, được rồi...Hô. Đúng vậy, đương nhiên là phải cảm ơn rồi. Nếu có dấu hiệu nhận biết nào đó có lẽ sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm...Đúng rồi, cậu có biết ông ta dùng loại ma pháp nào không?"

"A, ma pháp à. Cực kì lợi hại luôn. Chỉ một tia sét lóe lên, một tên kị sĩ đã bị đánh ngã."

"Tia sét...có nghe được đối phương nói [Lightning] không?"

Enri ánh mắt hồi tưởng, gật gật đầu:

"Ừm!...hình như có nghe loáng thoáng."

Nhưng hình như là dài hơn thì phải...Nghe thấy Enri tự lẩm bẩm, Enfrea đoán người kia trước khi phát động ma pháp đã nói cái gì đó.

"Như vậy...Là sử dụng ma pháp cấp ba à"

"...Ma pháp cấp ba...Rất lợi hại phải không?"

"Vô cùng lợi hại! Bởi vì tớ chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp hai, mà ma pháp cấp ba đã là giới hạn cao nhất mà người bình thường có thể đạt được. Nếu như là ma pháp cao cấp hơn thì đó phải là một thiên tài."

"Ngài Gown thật lợi hại."

Enri bội phục gật đầu, nhưng Enfrea không cho rằng ma pháp niệm chú sư tên Ainz kia chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp ba. Bởi vì ông ta có thể không chút để ý ma đem một cái vật phẩm tặng cho người khác, nói không chừng ông ta có thể sử dụng ma pháp cấp năm- ma pháp chỉ có những anh hùng mới có thể dùng được.

Nhân vật vĩ đại như vậy, tại sao lại đến ngôi làng này?

Enfrea cảm thấy buồn bực, nhịn không được mà nghiêng đầu, nhưng những nghi ngờ trong đầu cậu hoàn toàn bị đánh tan khi nghe câu nói tiếp theo của Enri.

"Không chỉ như vậy, ngài ấy còn cho tớ một lọ thuốc..."

Câu chuyện phía trước chỉ là một phần nhỏ của sự thật, nhưng lại làm cho Enfrea nghĩ đến một đoạn đối thoại trước đây.

"Như vậy ta trả tiền cho ngươi, ngươi có thể cho ta biết chi tiết về người đã đưa cho ngươi lọ thuốc này không?"

Chiến sĩ tên Verita đối với yêu cầu của Lizzie không có chút nào không hài lòng.

"Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Còn cần phải nói sao, đương nhiên là để tìm manh mối về người đó. Tìm kiếm một người thần bí toàn thân mặc một bộ giáp màu đen. Nếu có thể làm quen được với người này, có lẽ hắn sẽ nói cho ta biết cái bình thuốc này từ đâu đến? Hơn nữa cũng có thể là vô tình nói ra, cho nên nếu hắn là mạo hiểm giả, ta định ủy thác công việc cho hắn. Enfrea cảm thấy thế nào?"

Đây là lí do mà Enfrea chỉ định Momon làm hộ vệ.

Thông qua việc kết bạn mà có thể tìm hiểu xuất xứ của lọ thuốc kia. Ngoài ra, cậu cũng muốn đi đến rừng rậm hái thuốc, có lẽ trong suốt quãng đường này, đối phương có thể không cẩn thận mà nói ra điều gì đó."

Enfrea cố gắng không biểu hiện sự hưng phấn trong lòng, lấy âm thanh bình tĩnh nói với Enri:

"Ồ, đó là loại thuốc gì vậy?"

"A?"

"Cậu cũng biết tớ là một dược sư mà, đối với các loại thuốc đương nhiên sẽ có hứng thú."

"A, cũng đúng! Công việc của cậu là làm ra loại đồ này mà."

Enri đem chuyện ma pháp niệm chú sư kia tặng cho cô bé lọ thuốc, tất cả nói cho Enfrea. Trong lúc nói chuyện, Enri nhiều lần nhắc đến những hành động kinh người của Ainz Ooal Gown, nếu là vừa rồi thì Enfrea có lẽ sẽ sinh ra tình cảm ghen tị, nhưng hiện tại, trong đầu cậu tràn ngập những chuyện khác.

Tất cả thông tin liên kết cùng một chỗ, tấm màn dần bị kéo xuống, người kia cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng.

Lọ thuốc xuất hiện tại thành Eae Rantel cùng với lọ thuốc mà Enri sử dụng rất có thể cùng một loại, còn có xuất hiện tại cả hai nơi đều là một nhóm mạo hiểm hai người, trong đó có một ma pháp niệm chú sư và một người mặc một bộ giáp toàn thân màu đen.

Như vậy, đáp án chỉ có một, nhưng mà có hai người phù hợp với hình ảnh của Ainz Ooal Gown. Theo lời Enri nói thì đó là một người đàn ông, nhưng để cho an toàn, vẫn nên xác nhận lại một chút.

"...Người tên Ainz Ooal Gown kia có thể là một người phụ nữ không?"

"A? Hình như là không? Tuy không thể thấy được khuôn mặt của ngài ấy, nhưng âm thanh chắc chắn là của một người đàn ông."

Cái này không thể chứng minh người đó là đàn ông, bởi vì có thể sử dụng ma pháp để thay đổi âm thanh, cũng có thể sử dụng vật phẩm để có hiệu quả tương tự. Chỉ là Nabel khác quá xa với hình tượng Ainz Ooal Gown. Nabel có chút lạnh lùng, lại có chút hồn nhiên quá mức, còn người kia vô cùng trí tuệ, thái độ thong dong, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, thật sự là quá khác biệt. Muốn đem cô nàng trở thành Ainz thì quá mức gượng ép...

"Người mặc áo giáp màu đen hình như gọi là Albedo."

"À, như vậy sao..."

Cậu nhớ rõ Nabel từng nhắc đến cái tên này.

Đáp án đã hiện ra.

Ainz Ooal Gown chính là Momon.

Điều này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Người giải cứu ngôi làng này là một ma pháp niệm chú sư, đồng thời cũng là một chiến sĩ cực mạnh. Tuy rằng cũng được huấn luyện ma pháp nhưng đại đa số chiến sĩ đều không tập trung vào mảng này. Ma pháp niệm chú sư cũng như vậy, phần lớn các loại ma pháp đều không thể phát động khi đang mặc áo giáp được.

Đã có thể sử dụng ma pháp cấp ba, lại là một chiến sĩ đẳng cấp tương đương với cấp Adamantium của mạo hiểm giả.

Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật có người như vậy thì người này tuyệt đối là mạnh nhất trong cấp độ anh hùng.

Nhưng nếu là như vậy, tại sao suốt đoạn đường ông ta cứ liên tục đặt câu hỏi?

Khả năng cao nhất là ông ta là một ma pháp niệm chú sư đang học tập những kĩ thuật không biết của nước ngoài, không rõ ràng lắm chuyện nơi đây. Nếu là như vậy thì trên người ông ta có loại thuốc mà Enfrea không biết cách chế tạo cũng là điều đương nhiên.

Enfrea có được những thông tin vô cùng quan trọng này, hơi thở trở nên hỗn loạn, cho dù biết rằng Enri đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cũng không có cách nào áp chế lại.

Những cảm xúc phức tạp liên tiếp hiện lên trong lòng cậu.

So sánh với Ainz người cứu mạng Enri, cũng tặng cho cô bé lọ thuốc thì cậu cảm giác mình vô cùng hèn hạ và đáng ghét, vì muốn biết được phương pháp chế thuốc mà đã tiếp cận một con người vĩ đại như vậy.

Enri hẳn là thích người đàn ông như vậy đi.

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà thở dài một tiếng.

"Cậu, cậu có ổn không? Sắc mặt cậu rất không tốt nha."

"Hử, à. Không, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi..."

Nếu như có thể biết được phương pháp chế tạo loại thuốc kia, dựa vào điều này giải cứu càng nhiều người, có thể sẽ làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong tâm mình. Nhưng khả năng này là cực kì bé nhỏ, bởi vì cậu chỉ muốn phương pháp chế thuốc với tư cách là một dược sư.

Là một chiến sĩ cực mạnh, đồng thời cũng là ma pháp niệm chú sư vĩ đại, có một cô gái cực kì xinh đẹp làm bạn, mang bên mình một loại thuốc không biết, còn có thể ra tay cứu một cô gái nông thôn trong lúc nguy nan, người như vậy so sánh với mình...

Enfrea cảm thấy được chênh lệch của mình với Momon, không, là Ainz Ooal Gown mới đúng, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

"Làm sao vậy, trông cậu rất kì lạ nha?"

"À, ừ. Không có gì."

Enfrea nhịn xuống tiếng thở dài, khẽ mỉm cười, nhưng lại không được tự nhiên. Enri trên mặt lộ ra vẻ đã nhìn thấu nụ cười gượng gạo của Enfrea.

"...Mình nên làm thế nào mới tốt đây? Enri rất ghét những người chuyện xấu xa che giấu đi a."

"...Khi chúng ta được chúa gọi về bên cạnh, mỗi người đều có chút chuyện giấu ở trong lòng. Nhất là những chuyện nếu nói ra sẽ mang lại bất hạnh cho người khác. Nhưng nếu che giấu lại tạo ra bất hạnh cho người khác thì lại là chuyện khác...Tớ sẽ không ghét cậu, cho nên có phạm tội gì thì nhanh chóng tự thú đi."

"...Không, mình không có phạm tội gì."

"A...Ừm! Đúng vậy! Enfrea làm sao lại có thể phạm tội được! Tớ vô cùng tin tưởng cậu nha."

Nhìn Enri cười vui vẻ, Enfrea cũng thả lỏng đôi vai của mình.

"Hừm, nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu. Cậu đã làm cho một vài chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tớ sẽ cố gắng để đạt được cấp độ của ngài ấy."

Vì để có thể tự tin đứng trước mặt cậu mà nói tớ thích cậu, tớ yêu cậu.

Đối với quyết tâm của Enfrea, còn có những lời vừa rồi, làm cho Enri hoàn toàn bối rối, mơ hồ không hiểu, chỉ nhẹ nhàng cười gật đầu.

2

"Oh..."

Ainz thở dài, nhìn về một chỗ bên trong ngôi làng.

Ở đó có vài người dân đã xếp thành một hàng. Nam, nữ, già, trẻ đều có, từ những bà thím hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt phúc hậu, cho đến những thiếu niên mười lăm tuổi. Tất cả đều có chung biểu hiện vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có chút thù địch, nhưng không ai trong đó có vẻ như đang đùa cả.

Một con Goblin cầm cung hướng đến hàng người nói cái gì đó.

Khoảng cách xa như vậy, cho dù có thính giác vô cùng nhạy cảm như Ainz cũng không thể nghe thấy gì.

Một lúc sau, hàng người bắt đầu cầm lấy cung. Đó là loại cung ngắn được chế tạo vô cùng đơn sơ. Rất có thể đây là do bọn họ tự làm, thoạt nhìn xiên xiên vẹo vẹo.

Sau khi cung được kéo căng, tất cả đều nhắm vào hàng bù nhìn rơm phía xa.

Có thể là con Goblin ra lệnh, những người dân kia cùng nhau bắn tên.

Tuy rằng cung tên nhìn rất sơ sài, nhưng những mũi tên được bắn ra vô cùng hoàn hảo, toàn bộ đều bắn trúng bù nhìn, không một mũi tên thất bại.

"Không tệ lắm."

Ainz nói ra lời khen ngợi.

"Thật sao?"

Narberal đứng ở phía sau nghi vấn.

Trong mắt Narberal, trình độ cỡ này tại sao lại khen ngợi. Bởi vì so sánh với kĩ thuật của cung thủ tại Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick thì kĩ thuật của những người này không khác gì trò đùa.

Biết được tâm tình của Narberal, Ainz cười khổ dưới lớp mũ giáp:

"Narberal nói không sai, cái kia cũng không phải kĩ thuật gì cao siêu. Nhưng mà bọn họ mười ngày trước vẫn còn không biết sử dụng cung tên. Họ bây giờ không còn thụ động hi vọng con cái, cha mẹ không bị ngộ hại trong một thảm kịch khác nữa, mà là chủ động cầm vũ khí lên để chiến đấu. Lời khen này không phải dành cho kĩ thuật của họ mà dành cho lòng dũng cảm của những con người này."

Đáng khen ngợi, chính là sự căm thù đã biến những người dân hiền lành đến mức này.

"Thật, thật xin lỗi. Tôi không có suy nghĩ sâu sắc như vậy..."

"Không sao, Nabel. Cô không cần nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa kĩ xảo của bọn họ quả thật không có chỗ nào đáng khen cả."

Ainz lại nhìn một loạt mũi tên khác xẹt qua phía chân trời, bắn xuyên qua đám bù nhìn rơm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ.

Bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Chinh mình sẽ mạnh đến mức nào?

Ở Yggdrasil, Ainz đã đạt tới cấp cao nhất- cấp 100, khi đi vào thế giới này, lúc đó cũng đã đạt mức 90%. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nếu năng lực khác vẫn còn, như vậy cấp bậc của hai thế giới hẳn là giống nhau. Vấn đề ở chỗ có thể lấy được 10% EXP còn lại hay không để đạt tới cấp 101.

Về vấn đề này, Ainz cũng ít nhiều đoán được câu trả lời.

Chính mình không thể mạnh thêm được nữa. Sức mạnh đã đạt đến mức cao nhất của thế giới này.

Mạnh mẽ như Ainz thì không thể nào mạnh thêm được nữa, nhưng những người yếu ớt kia lại có thể.

Nếu mọi người trong thế giới này không bị giới hạn phát triển, có thể vượt qua cấp 100, đến lúc đó Ainz và toàn bộ Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick đều không phải đối thủ của bọn họ.

Điều này là hoàn toàn có thể.

"Tất cả đều có thể xảy ra à..."

Ainz cho rằng, sáu vị thần xuất hiện 600 năm trước tại giáo quốc Silian chính là người chơi. Tuy rằng không biết vì sao thời gian xuất hiện lại cách Ainz như vậy, nhưng Sáu vị thần kia nếu không phải thuộc loại sống lâu như dị hình, hay là có năng lực đặc thù của class ra, thì hẳn là không thể nào sống sót đến bây giờ được.

Nếu sáu vị thần kia còn ẩn thân ở giáo quốc Silian, như vậy trong suốt 600 năm sẽ có người lợi dụng lực lượng của thần, tiến hành tăng cấp điên cuồng- nhận được sự trợ giúp của những người chơi cực mạnh, lấy tốc độ khủng khiếp để tăng EXP- nếu như thế thì có kẻ vượt qua cấp 100 cũng không có gì lạ.

Bởi vậy, giáo quốc sở dĩ không thể thống trị thế giới này, có thể bởi vì còn có những người giống như vậy đang tồn tại. Có lẽ cấp 100 vẫn chưa là gì.

Nghĩ đến đây, dạ dày không tồn tại của Ainz bắt đầu rút lại, đau đớn.

Nếu Sáu vị thần quả thực là người chơi, ở tình huống thông tin tình báo không đầy đủ, thì phải cố gắng thân thiện với bọn họ. Chỉ là theo như đám người Dương Quang Thánh điển, tấn công ngôi làng này là kị sĩ đế quốc, thực chất chính là người của giáo quốc cải trang, như vậy, khi cậu ra tay cứu ngôi làng này, đã xác định là kẻ địch với giáo quốc rồi.

"Ra tay giúp đỡ chẳng lẽ cũng là sai lầm sao..."

Quả nhiên là cần thu thập thông tin trước.

Trong lúc Ainz đang lo lắng suy nghĩ, có một thiếu niên chạy đến chỗ này. Bình thường mái tóc che phủ đôi mắt cậu ta, nhưng lúc này, mái tóc vén lên để lộ ra ánh mắt thông minh, có thể thấy được là cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Ainz.

Từ trên người Enfrea, Ainz cảm nhận được có chút không ổn. Đó giống như bộ dạng kích động của trưởng thôn trước kia.

"Như thế nào lại vội vàng như vậy? Chẳng lẽ có phát sinh chuyện gì sao? Ngôi làng này thật đúng là..."

Enfrea đi vào trong lúc Ainz thấp giọng lẩm bẩm.

Enfrea thở hổn hển, mồ hôi từ trán thấp ướt mái tóc, để lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêp túc, nhìn về phía Ainz.

Enfrea có chút chần chờ, không biết nên nói với ai, rồi lại không muốn nói, cuối cùng quyết định đi đến trước mặt Ainz.

" Ngài Momon, ngài chính là Ainz Ooal Gown sao?"

Một câu hỏi đột ngột làm cho Ainz á khẩu không trả lời được. Câu trả lời trong tình huống này đương nhiên là phủ nhận.

Nhưng chính mình có thể nó không phải sao? Cái tên này là do mình cùng những người bạn cùng nhau sáng tạo ra. Cho dù hiện tại lấy làm tên của mình, thật sự có thể phủ nhận sao?

Thời gian im lặng kia là câu trả lời tốt nhất, Enfrea tiếp tục nói:

"Đúng là ngài rồi, Ngài Gown. Cảm ơn ngài đã giải cứu ngôi làng này, và cả Enri nữa."

Ainz nhẹ giọng trả lời Enfrea- người đang cúi đầu cảm ơn:

"Không...ta..."

Nghe được Ainz vất vả phủ nhận, Enfrea gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

"Tôi có thể hiểu được ngài vì nguyên nhân gì mà ẩn đi tung tích, nhưng tôi vẫn cảm ơn ngài vì đã cứu nơi này...không là cứu mạng Enri, người mà tôi thích."

Ainz không nói gi nữa. Suy nghĩ của cậu bây giờ giống như một ông già, cảm thấy chữ "Thích" này vô cùng trẻ trung, nhất thời chìm đắm trong kỉ niệm, đồng thời cũng nghĩ đến một việc khác quan trọng hơn.

"A...Được rồi...Ngẩng đầu lên đi."

Câu trả lời này đã thừa nhận cậu chính là Ainz Ooal Gown, nhưng hiện tại, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, cũng không thể bỏ đi ý nghĩ trong đầu Enfrea. Đó là thất bại của Ainz.

"Đúng vậy, ngài Gown. Mặt khác, thật ra...tôi đã nói dối ngài."

"...Ngươi đi theo ta. Nabel, ngươi ở lại đây chờ lệnh."

Ra lệnh cho Narberal, Ainz mang theo Enfrea đi đến một chỗ khá xa. Đây là vì sợ Narberal nghe được chuyện kì lạ mà kích động.

Khi đã đi đủ xa, Ainz xoay người đối mặt với thiếu niên kia.

"Thật ra..."

Enfrea khẩn trương nuốt nước miếng, cuối cùng hạ quyết tâm:

"Ngài Gown, lúc bên trong quán trọ, ngài đã đưa cho cô gái kia một lọ thuốc, lọ thuốc kia không thể chế tạo bằng phương pháp thông thường, vô cùng quý hiếm. Tôi muốn biết ai sở hữu loại thuốc đó, còn có công thức chế tạo của nó, mới ủy thác nhiệm vụ này. Thật xin lỗi ngài."

"A, thì ra là thế."

Quả nhiên là một sai lầm.

Ainz đã đưa lọ thuốc chữa trị cho Enri khi đến nơi này, và cũng đem một lọ thuốc giống như vậy đưa cho người khác ở thành phố Eae Rantel. Chỉ vì chuyện này mà thân phận bị bại lộ. Không chỉ có như vậy...

"...Có lẽ nên thu hồi lọ thuốc kia. Lúc ấy nếu hỏi tên nữ mạo hiểm giả kia thì tốt quá...Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi."

Ainz cho rằng lúc ở Eae Rantel, đưa cho cô nàng kia lọ thuốc là tốt nhất.

Cô gái từng nói "Nhìn ngươi mặc bộ giáp hoành tráng như vậy, có lẽ sẽ không thiểu thuốc trị thương đâu nhỉ." Khi đó có lẽ là cô nàng buột miệng mà thôi, nhưng chính câu nói đó lại làm cho Ainz bị hạn chế rất nhiều hành động.

Ví dụ, nếu một người đi một chiếc ô tô cao cấp, mặc trên người bộ đồ đắt tiền và sang trọng, bạn sẽ nghĩ rằng chiếc xe vô cùng hợp với người kia. Nhưng nếu anh ta ăn mặc kém thì sẽ thế nào? Lúc này người ta sẽ cho rằng người kia đem toàn bộ số tiền anh ta có đầu tư vào chiếc xe, thậm chí có thể cười nhạo.

Ainz không muốn phát sinh chuyện đó.

Lúc đó, nếu từ chối yêu cầu kia, sẽ có rất nhiều người ghen tị với bộ giáp trên người mình cũng như khuôn mặt xinh đẹp của Narberal, thậm chí sẽ bị không ít lời đồn bôi xấu. Loại đồn đãi này có thể sẽ theo mình cả đời, rất nhiều người sẽ không ngừng xát muối vào vết thương ấy.

Mục đích của Ainz là đề cao thanh danh mạo hiểm giả của mình mới đến nơi này, vì thế phải tránh cho việc danh tiếng bị phá hỏng.

Ainz cân nhắc một lúc mới có thể đưa ra lọ thuốc đó.

Đó là một ván đặt cược, tuy rằng thua cuộc, nhưng cũng không tiếc nuối. Vẫn chưa phải thua không thể cứu vãn được, chỉ cần có cơ hội là có thể vãn hồi lại mọi việc. Bởi vì Ainz không phải là một con người hoàn hảo, vẫn có sai lầm nhất định.

Nhưng là không hiểu lí do Enfrea cúi đầu xin lỗi.

"Không có gì phải xin lỗi cả."

"A?"

"...Tuy rằng ngươi có mục đích riêng, lại cố nở nụ cười để làm quen, cảm giác có chút khó chịu, nhưng lần ủy thác này cũng là vì thành lập quan hệ đúng không? Nếu như vậy thì đâu có vẫn đề gì?"

Ainz cảm thấy vô cùng buồn bực, đặt câu hỏi với Enfrea.

"Ngài Gown, ngài thật sự rất cao thượng..."

Ainz cảm thấy vô cùng khó hiểu trước sự bội phục của Enfrea. Quan hệ giữa con người với nhau và vấn đề cơ bản của xã hội, không có bất kì vấn đê gì khi mong muốn thiết lập một mối quan hệ. Có chút mơ hồ nhưng Ainz đã có chút hiểu ra vấn đề. Có lẽ Enfrea đã tự coi như mình là một tên gián điệp đi đánh cắp thông tin tình báo của công ty khác.

"Nếu ta cho ngươi biết phương pháp chế tạo lọ thuốc kia, ngươi định sử dụng nó như thế nào?"

Enfrea phát ra một tiếng kêu quái lạ, tự hỏi một lúc rồi trả lời:

"Tôi không có nghĩ xa đến vậy. Tất cả chỉ vì tò mò mà thôi...Bà nội của tôi đại khái cũng như vậy..."

"Thì ra là thế. Như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu ngươi định dùng nó với mục đích xấu thì lại là chuyện khác, nếu không phải vậy thì chẳng sao cả."

"Thật là cao thượng. Khó trách... cô ấy lại hâm mộ ngài như vậy..."

Enfrea thấp giọng lẩm bẩm, mái tóc bị gió thổi lại che đi đôi mắt. Nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt hâm mộ của cậu ta. Ánh mắt này giống như một cậu bé mê bóng chày gặp được thần tượng của mình vậy.

Biểu hiện của thiểu niên trước mặt này rất giống với biểu hiện của những người chơi khi trước liên tục bị PK sau đó được Ainz và những người bạn giải cứu, kinh ngạc bởi sức mạnh của vị cứu tinh.

Ainz cảm giác có chút xấu hổ, nhưng nó bị áp chế ngay lập tức.

Thái độ của Enfrea có thể ảnh hưởng đến nội tâm của mình, tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng Ainz lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu hành động. Việc đầu tiên là phải xác nhận một chuyện:

"Nói trở lại, chỉ mình ngươi biết ta là Ainz sao?"

"Đúng vậy, tôi không có nói cho bất cứ ai cả."

"Như vậy là tốt rồi."

Ainz không biết làm cách nào để Enfrea làm theo ý mình, quả thật là không có đầu mối gì cả, cho nên cậu trực tiếp yêu cầu:

"...Hiện tại, ta là một mạo hiểm giả có tên là Momon. Ta vô cùng biết ơn nếu ngươi nhớ kĩ chuyện này."

"Đúng vậy, tôi cũng hiểu được ngài sẽ nói vậy, mặc dù biết sẽ đem lại cho ngài rất nhiều rắc rối, nhưng mà vẫn không nhịn được hướng đến ngài nói lời cảm ơn. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài đã cứu Enri và ngôi làng này."

Enfrea dùng thái độ chân thành cảm ơn Ainz.

"Ngươi không cần phải như vậy. Ta cũng chỉ vừa vặn gặp chuyện bất bình mà thôi."

"Nhưng nếu là như vậy cũng không cần tặng cái kèn kia."

Thật ra thì Ainz tặng cái kèn kia cũng không có dụng ý gì đặc biệt, nhưng nếu Enfrea đem chuyện này giải thích cho mọi chuyện thì cũng coi như xong. Ainz không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu.

Lấy thân phận người ủy thác thông báo một giờ sau sẽ đi vào rừng rậm, còn có cúi đầu cảm ơn chuyện giải cứu ngôi làng, Enfrea liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng dần biến mất, Narberal tiến đến phía trước mặt Ainz, cung kính hành lễ:

"Ainz đại nhân, thật có lỗi."

"Mọi người đang nhìn kìa, mau ngẩng đầu lên."

Nhìn thấy Narberal đã ngẩng đầu, Ainz dùng giọng nghiêm khắc nói "Nói cô có lỗi cũng không sai, nguyên nhân là do cô đã nhắc đến cái tên Albedo."

"Lần này hoàn toàn không liên quan đến việc cô nàng nhắc đến cái tên Albedo, nhưng sai lầm đó thật sự quá lớn. Cho nên nhân dịp này cũng phải dạy dỗ nàng một hồi, tránh cho lặp lại sai lầm tương tự. Đầu tiên phải cấm cô nàng gọi mình là Ainz...Nhưng mà...Hình như không có ai nghe được..."

"Xin hãy cho thần lấy cái chết để chuộc tội."

Những lời này không hề đùa giỡn một chút nào.

Tại Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, tất cả mọi người đều giống như vậy, đem 41 thành viên guild Ainz Ooal Gown trở thành 41 vị sáng tạo giả, là tồn tại tối cao, quyền lực tuyệt đối, và vô cùng vinh quang khi được phục vụ những vị chúa tể này.

Mặc dù đối với Ainz mà nói thì có chút gánh nặng, nhưng nếu NPC mình sáng tạo có thể mang theo biểu hiện của sự trunng thành, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Đây cũng có thể xem như vận mệnh của sáng tạo giả đi.

Narberal là loại NPC như vậy. Nếu nói đùa rằng cô nàng phải tự sát, thì cô nhất định sẽ hành động ngay lập tức. Trong tâm thức của nàng thì mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả, cho là tính mạng của mình đã nằm trong tay chủ nhân.

"...Được rồi. Bất kể là ai cũng sẽ có sai lầm, phải cố gắng không lặp lại thất bại giống như vậy là được. Cần phải từng bước cố gắng, tránh cho lặp lại sai lầm như thế. Lần này, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi Narberal Gamma."

Cảm giác phải lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm, và cảm giác Ainz không cho phép bản thân làm vậy, Narberal bị kẹt giữa hai luồng cảm xúc như vậy. Không lâu sau, Ainz cảm giác được cảm xúc của cô ấy dần nghiêng về một phía.

Narberal chậm rãi cúi đầu:

"Cảm ơn ngài! Thần sẽ chú ý, không lặp lại sai lầm như vậy nữa."

"...Ừm, thật sự cũng không cần quá để ý. Bởi vì mục đích khi sử dụng thân phận mạo hieemrr giả Momon này vẫn chưa thất bại, sau này chỉ cần chú ý là được. Nhưng mà...Căn cứ tình huống thì chúng ta có lẽ phải giải quyết Enfrea."

"Làm ngay bây giờ sao?"

"Đừng nói đùa. Đem ủy thác này làm hỏng thì sẽ nhận được rất nhiều phiền toái."

Bà nội của Enfrea ở thành Eae Rantel cũng là một dược sư nổi tiếng, chọc giận bà ta, rồi trở thành kẻ địch sẽ làm cho mục đích của Ainz càng thêm khó khăn.

"Tóm lại... Bây giờ cứ tùy cơ ứng biến đi."

Trước mắt Ainz chỉ có thể nghĩ như vậy.

3

Cách ngôi làng một trăm mét hướng về phía rừng rậm, là một mảnh đất trống. Tuy rằng đó là do những Goblin chặt cây để tạo hàng rào, nhưng thoạt nhìn giống như một con quái vật lớn mở cái miệng rộng của nó đợi con mồi chui vào.

Đoàn người của Ainz ở nơi này lần cuối cùng xác nhận hành trình, người ủy thác lần này lên tiếng:

"Tiếp theo sẽ đi vào rừng, làm phiền mọi người bảo vệ cho tôi. Mặc dù chúng ta tiến vào không sâu nhưng đây là lãnh thổ của hiền vương rừng rậm, nếu là bình thường thì khả năng gặp được quái vật là rất thấp. Vấn đề là ngày hôm qua chúng ta đụng độ bọn Ogre cũng thuộc phạm vi của Hiền vương rừng rậm, bởi vậy trong rừng hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Đây là một vấn đề nhỏ, nhưng hi vọng mọi người cảnh giác."

Ánh mắt Enfrea dừng lại chốc lát trên người Ainz.

Ánh mắt của nhóm người Tất Hắc Kiếm cũng nhìn vào Ainz

"Tuy nhiên, chỉ cần có ngài Momon ở đây, hẳn là không có vấn đề gì đâu."

"...Nếu như Hiền vương rừng rậm xuất hiện, chúng ta ngăn cản nó. Các ngươi hãy tranh thủ lúc đó trốn đi"

Ainz lên tiếng, giọng nói tràn ngập tự tin làm cho mọi người vô cùng bội phục. Sau trận chiến với lũ Ogre ngày hôm qua, cậu đã trở thành trung tâm của sự chú ý của mọi người.

Mỗi khi được người khác ca ngợi, Ainz cảm thấy rất không thoải mái. Đây là vì trong quá khứ cậu chưa bao giờ được người khác ca ngợi như vậy. Ainz có chút ghen tị với Nabel, người đứng bên cạnh đang ra vẻ tự hào.

"Nếu như có một cơ hội chạy trốn, các ngươi hãy đi ngay lập tức được không? Hiền vương rừng rậm kia rất mạnh, ta cần toàn lực đối phó với nó, ta không hi vọng mọi người bị liên lụy vào."

"Đã biết. Như vậy đến lúc đó sẽ do chúng ta phụ trách bảo vệ Enfrea ra khỏi khu rừng. Ngài Momon cũng không cần miễn cưỡng quá mức nhé."

"Cảm ơn. Nếu như có nguy hiểm, ta lập tức sẽ rút lui."

"À...Ngài Momon..."

Enfrea muốn nói gì đó, rồi lại thôi, cuối cùng quyết định nói ra:

"Ngài có thể không giết Hiền vương rừng rậm kia không, chỉ đuổi nó đi được không?"

"...Tại sao?"

"Bởi vì dưới ảnh hưởng của Hiền vương rừng rậm, những cuộc tấn công của quái vật nhằm vào làng Carne sẽ ít đi. Nếu giết nó thì..."

"Thì ra là thế..."

"Điều này rất khó. Cho dù ngài Momon rất mạnh, nhưng đối phương cũng là quái vật trong truyền thuyết. Nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể tính mạng sẽ bị đe doạn, làm gì có dư lực nữa..."

"Ta đã biết."

"Gì!"

Lukeluther phát ra một âm thanh kinh ngạc, những thành viên khác của Tất Hắc Kiếm mặc dù không lên tiếng, nhưng trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc.

"Có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng ta sẽ cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, chỉ đem nó đuổi ra ngoài là tốt rồi."

Ainz vô cùng tự tin lên tiếng, làm cho đám người rùng mình một cái.

"Cho dù đối phương là...Quái vật trong truyền thuyết sống hơn mấy trăm năm..."

"Đây chính là thái độ của một người mạnh mẽ..."

Enfrea khác với nhóm người Tất Hắc Kiếm, cậu ta có hiểu biết về thực lực của Ainz nên lộ ra vẻ an tâm.

Nhìn thiếu niên này, Ainz nội tâm có chút buồn cười.

Nguyện vọng của cậu nhóc này là hi vọng quái vật không còn xuất hiện ở làng Carne. Nếu như dùng một con quái khác thay thế cho Hiền vương rừng rậm thì Ainz vẫn có thể thực hiện được nguyện vọng của cậu ta.

Thậm chí nếu Ainz muốn tiêu diệt Hiền vương, chỉ cần phái một đội quân của Nazarik đến đây liền có thể giải quyết dễ dàng.

"Tốt! Như vậy việc này không cần chậm trễ, lần này tôi muốn thu thập nhiều loại thảo dược. Nếu mọi người phát hiện, xin hãy nói cho tôi biết."

Enfrea lấy ra một nhánh cây khô từ cái túi bên hông.

"Đây là cỏ Arnica!" (Cỏ kim sa).

Trong mắt Ainz thì cái cây khô kia chẳng khác gì với đám cỏ dại, nhưng mắt Druid Dine tỏa sáng, lập tức nói ra tên của nó.

Đối với cái tên này, Lukeluther và Ninya đều gật đầu. Nếu như có sẵn chút tri thức về thực vật, hẳn là sẽ nhận ra cái tên này.

Đang lúc do dư không biết có nên giả vớ nhận ra hay không, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Ainz.

"Ngài Momon cũng nhận ra?"

"A? Thực vật kia sao? Ta biết."

Ainz không chút bối rối gật đầu.

Nếu không có trạng thái tinh thần của Undead, âm thanh có lẽ sẽ trở nên cao vút vì lo lắng, nhưng là biểu hiện trên khuôn mặt đều bị mũ giáp che đi, nội tâm cũng không bị nhìn thấu. Tầng tầng bảo vệ như vậy nên thái độ của Ainz vô cùng oai phong, còn bên trong thì lại âm thầm cầu nguyện.

"Ừ, đây là dược thảo dùng để chế tạo thuốc trị liệu."

"Và được trồng rất nhiều tại những guild mạo hiểm giả."

"Ồ, là vậy sao. Cuối cùng cũng hiểu tại sao chúng ta lại phải đến rừng rậm để thu hoạch...nghe nói dược hiệu của những thảo dược này tốt hơn rất nhiều so với được trồng nha."

"Đúng vậy. Thuốc mà nhà tôi tạo ra đều sử dụng thảo dược thiên nhiên, đây là điểm mà chúng tôi vẫn lấy làm kiêu ngạo! Nhưng mà hiệu lực cũng chỉ tăng thêm chừng 10% mà thôi."

"Đối với những người thường xuyên dùng tính mạng đánh cược mà nói thì 10% kia vô cùng quan trọng. Mà giá cả lại bằng với giá trên thị trường...Thật không hổ danh là tiệm thuốc Bareal - tiệm chuyên bán các loại thuốc có phẩm chất cao."

Nghe Enfrea và nhóm Tất Hắc Kiếm bàn luận về chuyện dược phẩm, Ainz lâm vào trầm tư.

Thuốc trị liệu bình thường ở Yggdrasil được chế tạo bằng cách sử dụng kĩ năng có sẵn của một nghề nghiệp đặc thù, và các thành phần được dung hòa với nhau bằng ma pháp. Mặc dù Ainz có kiến thức về phương diện này, nhưng nghe nói tài liệu là do một loại vật liệu cụ thể kết hợp với dung dịch của giả kim thuật. Cậu chưa bao giờ nghe nói về việc sử dụng những loại thảo dược...

Nói cách khác, thuốc trị liệu của thế giới này được chế tạo khác với Yggdrasil. Enfrea từng nói "Không thể dùng phương pháp bình thường để chế tạo", nguyên nhân có lẽ là từ đây.

Ainz tin tưởng chỉ cần nắm giữ kĩ thuật chế tạo thuốc trị liệu của thế giới này, nhất định có thể tăng thêm sức mạnh cho Nazarik. Vấn đề là làm cách nào để có thể nắm giữ được.

Khi Ainz đang lâm vào trầm tư, đề tài lại trở về công việc ủy thác, cậu liền nghiêng đầu lắng nghe.

"Bên trong rừng rậm có một khoảng trống, tôi dự định lấy nơi đó làm mục tiêu. Trước đó tôi đã nói cho Lukeluther địa điểm đó rồi, Lukeluther phiền anh dẫn đường nhé."

Nghe được Lukeluther nhẹ giọng đáp "Cứ để cho tôi", ánh mắt của Enfrea chuyển đến mọi người.

"Như vậy bắt đầu thu thập thôi."

"...Ta có một đề nghị."

"Mời nói, ngài Momon."

"Bởi vì Nabel có thể sử dụng một loại ma pháp tương tự như ma pháp [Cảnh báo] dùng trong trại tối qua, cho nên trước khi đến đích, chúng ta tạm thời chia nhau ra hoạt động được chứ?"

Tất cả mọi người, kể cả Enfrea đều nhíu mày. Đây là bởi vì người mạnh nhất trong nhóm lại tách ra tại cái địa phương nguy hiểm này, bởi vậy ai cũng có chút bất an. Nhưng Enfrea nhanh chóng đáp lại:

"Điều này không sao cả. Nhưng xin ngài không nên đi lâu quá."

"Đương nhiên. Hơn nữa vì tránh bị lạc trong rừng, ta sẽ buộc dây thừng, nếu có chuyện gì thì có thể kéo dây báo cho ta biết."

"Như vậy tôi cũng phải đi theo. Để đề phòng ngài và tiểu thư Nabel làm chuyện gì đó kì quái."

"Đi chết đi, đồ con trùng hạ đẳng. Trong đầu ngươi chỉ có những chuyện như vậy sao? Làm sao ngươi có thể di chuyển với mớ đó ở trong đầu vậy."

"...Đủ rồi, Nabel. Lukeluther, ngươi không cần phải làm như vậy. Ninya này, có loại ma pháp nào có thể trong hoàn cảnh phân tán trong rừng mà vẫn có thể tìm thấy nhau không? Có nó sẽ rất thuận lợi."

"Tôi chưa bao giờ nghe nói đến loại ma pháp kia. Có nó thì quả thực rất thuận lợi."

Nghe thấy Ninya trả lời, Ainz gật đầu đồng ý.

"Trong số ma pháp cấp sáu, có một loại ma pháp có thể nhận biết được vị trí của những vật cụ thể. Không hiểu là do cậu ta thiểu kiến thức của phương diện này, hay là thế giới này không tồn tại các loại ma pháp đặc biệt trong Yggdrasil."

Ainz tạm thời đem cái nghi vấn này bỏ qua một bên, nhẹ nhàng ra lệnh cho Narberal chuẩn bị thật cẩn thận. Narberal nhận được mệnh lệnh, bắt đầu theo dõi sát những thành viên Tất Hắc Kiếm.

"Như vậy thì ngài Momon và tiểu thư Nabel sẽ tách ra trong thời gian ngắn, họ sẽ thu thập sau khi họ trở lại."

Nếu là người ủy thác quyết định thì không ai có ý kiến gì khác nữa. Nhóm người Tất Hắc Kiếm cũng vậy, đồng loạt gật đầu.

Sau khi kết thúc lần kiểm tra cuối cùng, Enfrea hô lớn xuất phát. Đoàn người mang theo hành lí tiến vào rừng.

Cây cối bên ngoài hầu như đã bị dân làng chặt hạ. Cảm giác vô cùng dễ đi, nhưng cảnh tượng trước mắt liền biến thành một mê cung xanh biếc.

Nếu như trong rừng mà không có bất kì điểm mốc nào, thì thậm chí đến phương hướng di chuyển cũng không thể nào biết được. Nó tạ ra một cảm giác lo lắng bất lực, lí do là vì không tìm được chỗ dựa cho bản thân. Những cái cây chọc trời kia càng làm tăng thêm hiệu quả đó, nếu là người bình thường sẽ cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Nhưng Ainz là một undead. Trừ một vài tình cảm của nhân loại còn sót lại thì những tác động tinh thần bên ngoài không ảnh hưởng đến cậu, thậm chí Ainz còn đứng trước cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên mà lên tiếng tán thưởng.

Yggdrasil cũng có những khu vực rừng rậm, nhưng dó cũng chỉ là cảnh sắc bên trong trò chơi mà thôi- Trong lòng Ainz hiện lên những suy nghĩ này.

Trong lòng Ainz - người luôn kiêu ngạo với thiết kế trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick cảm thấy có chút phức tạp, không nghĩ đến cảnh sắc rừng rậm thiên nhiên có thể làm cho người ta rung động đến vậy.

"Có thể hiểu tại sao mà Blue Planet vì sao yêu thích thiên nhiên đến vậy..."

Ainz quan sát khung cảnh khu rừng, đồng thời nhìn bốn phía, không có dấu hiệu của động vật, không khí khá yên tĩnh. Ngoại trừ phía xa truyền đến tiếng chim hót còn lại không cảm giác được bất kì sinh vật nào.

Đồng thời có thể thấy Lukeluther đi phía trước đang sử dụng toàn bộ giác quan của mình, cảnh giới bốn phía, hắn ta phán đoán rằng xung quanh hẳn là không có bất kì sinh vật nào đang ẩn nấp.

"Thực ra thì có kẻ nào đó đang theo dõi phía sau họ."

Ainz cảm thấy tự hào thay cho kẻ kia vì hắn có thể tiếp cận được họ từ phía sau mà không gây một chút chú ý nào cả.

Đoàn người...trừ Ainz và Nabel...mang theo cảm xúc khẩn trương, lo lắng, yên lặng đi về phía trước, ánh sáng mặt trời bị tầng cây rậm rạp chắn lại nên không khí trong rừng khá là mát mẻ. Nhưng vì đường không dễ đi, lại thêm áp lực tâm lí cho nên đoàn người đều đổ mồ hôi ướt trán.

Cuối cùng họ đến một khoảng trống đường kính chừng năm mươi mét.

"Nơi này chính là địa điểm tập trung. Lấy nơi này làm trung tâm, chúng ta bắt đầu thu thập thôi.

Nghe Enfrea nói vậy, mọi người đều buông bọc hành lí của mình xuống, nhưng tâm lí không chút buông lỏng, vẫn có thể bảo trì tư thế sẵn sàng phản ứng với tình huống bất ngờ phát sinh.

Bởi vì nơi này không phải là nơi họ biết rõ.

"Cứ theo như kế hoạch mà làm đi."

Trả lời Enfrea xong, Ainz lấy một sợi dây thừng buộc vào một gốc cây bên cạnh, rồi cầm đầu còn lại của sợi dây đi vào rừng.

Sợi dây trên tay không thô to, nhưng khá bền, chỉ ma sát với mặt đất thì khó có thể đứt ra được. Ainz cầm dây thừng, cùng với Narberal cố gắng đi thẳng vào sâu trong rừng.

Nói như vậy, chu dù muốn đi thẳng cũng sẽ bị cây cối ngăn cản, gần như không thể làm được, nhưng sợi dây trên tay có tác dụng như một hướng dẫn viên, bởi vậy mà hai người không có kinh nghiệm đi trong rừng cũng có thể đi một đường thẳng tắp.

Đi sâu vào trong rừng ước chừng 50 mét, nơi mà dây thừng gần như đã dùng hết liền dừng lại.

Phía sau được cây cối che khuất, không cần lo lắng sẽ bị ai nhìn thấy. Vùng phụ cận cũng có người canh chừng, cho nên không cần đặc biệt để ý.

"Đến đây hẳn là được rồi."

"Vâng."

"Ở chỗ này thảo luận làm cách nào tăng danh tiếng của ta đi."

"...Như vậy tiếp theo ngài sẽ làm gì? Tìm nhiều thảo dược bọn họ muốn sao?"

Ainz chăm chú nhìn Narberal rồi lắc đầu.

"Ta định chiến đấu với Hiền vương rừng rậm."

Ainz trả lời cho cái dấu chấm hỏi to đùng của Narberal:

"Mục đích là làm cho bọn họ thấy được sức mạnh của ta một cách đơn giản và rõ ràng."

"Không phải bọn họ đã được chứng kiến sức mạnh của ngài trong cuộc chiến với lũ Ogre sao?"

"...Ngươi nói không sai, nhưng Goblin và Ogre thì vẫn chưa đủ. Sau khi trở lại thành phố, so với việc dùng một chiêu chém một con Ogre thành hai nửa thì việc đánh bại Hiền vương sẽ tốt hơn về mọi mặt, cho dù là tốc độ truyền tin hay phương diện danh tiếng. Cho nên mới cần phải diễn màn đấy."

"Thì ra là thế! Thật không hổ là Ainz đại nhân! Thật sự là một kế hoạch hoàn hảo! Nhưng làm thế nào mới có thể tìm được con quái vật kia."

"Ta đã có kế hoạch rồi."

Narberal muốn mở miệng hỏi nhưng một âm thanh đã cắt ngang.

"Đúng vậy...Chính vì thế mà ta mới có mặt tại đây."

Đột nhiên có giọng nói truyền đến làm Narberal cảnh giác, ánh mắt lợi hại quét qua nơi phát ra âm thanh đó. Thậm chí bàn tay phải đã đưa lên, chuẩn bị phát động ma pháp. Nhưng phát hiện ra mục tiêu là ai, cô lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy.

"Đại nhân Aura! Không nên làm tôi giật mình."

"Thật xin lỗi."

Xuất hiện từ đám cây cối phía sau, là nụ cười của cô gái Dark Elf.

Một trong cặp song sinh bảo vệ tầng sáu Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, Aura Bella Fiora.

"Ngài đến lúc nào vậy?"

"Ừm? Lúc ngươi và Ainz đại nhân tiến vào rừng rậm."

Aura là một tuần thú sư và cũng là một chiến binh du kích bậc thầy, theo dõi trong rừng rậm đối với nàng là chuyện nhỏ. Tuy rằng Lukeluther cũng là một du kích, nhưng năng lực hai bên cách nhau quá xa, không có khả năng phát hiện Aura đang theo dõi.

"Ta được triệu tập đến nơi này, tìm một con quái vật mang danh hiệu Hiền vương rừng rậm, và làm cho nó tấn công Ainz đại nhân."

"Đúng vậy, theo như thông tin thu thập được, Hiền vương là một con quái vật lông bạc, có một cái đuôi rắn cùng bốn chân thú...Chỉ như vậy thì ngươi có thể nghĩ đến cái gì?"

"Vâng không có vấn đề gì. Có thể là tên kia a."

Aura nhìn lên vẻ đầy tự tin.

"Nếu là như vậy, có muốn thần trực tiếp thu phục nó hay không?"

"...Đó cũng là một biện pháp, nhưng không cần."

Nếu như là tuần thú sư Aura, cô nhóc có thể thoải mái thu phục Hiền vương, nhưng mà nếu không cẩn thận bị người ta biết được đang diễn trò thì vô cùng phiền phức. Ngay từ đầu phải loại bỏ cái rủi ro này, đó mới là điều sáng suốt.

"Thuận tiện hỏi luôn, Aura, việc ta ra lệnh, ngươi đã làm đến đâu rồi?"

"Dạ!"

Aura nhanh chóng quỳ xuống, để tỏ lòng kính trọng đối với chúa tể của mình.

Tuy rằng cảm thấy không giống với phong cách thường ngày của Aura, nhưng Ainz cũng vô cùng phối hợp, bày ra tư thế chủ nhân nghe báo cáo.

"Ainz đại nhân đã ra lệnh thăm dò, tìm hiểu thông tin bên trong rừng rậm, tìm hiểu xem sinh vật nơi này có nguyện ý thuần phục Nazarik hay không, đồng thời bố trí kho hàng, trước mắt tất cả đều thuận lợi."

"Như vậy à." Ainz đáp lại.

Trước khi Ainz đến thành phố Eae Rantel đã ra lệnh cho mỗi thủ vệ một mệnh lệnh khác nhau. Mệnh lệnh của Aura là thăm dò rừng rậm, lí do là bảm đảm an toàn cho Nazarik đồng thời thu thập thông tin tình báo.

Về phần bố trí kho hàng, có lẽ nên nói là bố trí nơi lánh nạn thì đúng hơn. Mục đích của nơi này là nếu có tình hình khẩn cấp, không thể trở lại Nazarik, thì có thể dùng nơi này làm chỗ ẩn nấp. Ngoài ra, vì để tránh cho Nazarik bị lộ, cũng có thể sử dụng làm căn cứ tạm thời. Dĩ nhiên cũng có thể trở thành kho hàng.

Phái cô nàng tìm kiếm sinh vật nguyện ý quy thuận Nazarik là vì muốn xác nhận có hay không có thể tiến hành tăng tốc độ thăng cấp, còn có tìm hiểu phương thức thăng cấp của thế giới này

Bởi vì giao cho họ nhiệm vụ liên hoàn, cho nên thăm dò rừng rậm là phần của Aura, còn Mare thì lo thiết kế cứ điểm. Lượng lớn sinh vật mạnh mẽ từ bên ngoài xâm lấn, làm cho thể lực bên trong khu rừng bị xáo trộn. Điều này khiến cho các loại sinh vật trong rừng như Ogre mặc dù không muốn rời khỏi địa bàn cũng phải chạy ra khỏi khu rừng.

"Nhưng hiện tại việc xây dựng căn cứ còn cần rất nhiều thời gian."

"Không sao. Bởi vì thời gian từ lúc ra lệnh cho các ngươi đến bây giờ cũng chưa lâu lắm."

Mặc dù bên trong Nazarik có những con Golem cùng các loại undead có thể làm việc liên tục mà không cần nghỉ ngơi, nhưng với lượng công việc như thế thì không có cách nào nhanh chóng hoàn thành được.

"Thời gian không thành vấn đề, nhưng công việc phải làm một hoàn hảo một chút. Cũng phải bố trí tốt việc phòng ngự, để nếu có bị tấn công cũng không lâm vào bị động."

"Vâng! Tuân lệnh."

"Tốt lắm Aura, về việc tên Hiền vương kia, liền giao cho ngươi đi."

"Dạ!"

Aura hưng phấn đáp, vội vàng đứng dậy.

Sau khi Ainz rời đi, một con sói khổng lồ dường như chờ đợi khoảnh khắc này chậm rãi bước ra từ rừng cây. Con sói này có mộ bộ lông màu đen mềm mượt, đôi mắt đỏ rực giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt che giấu đi vẻ thông minh, cho thấy nó không phải chỉ là một con dã thú đơn thuần.

Không chỉ có như thế.

Phía trên cây còn có một con dường như là sự kết hợp của tắc kè hoa và kì nhông, nó có sáu chân, và khả năng thay đổi màu da bên ngoài vô cùng nhanh chóng, giống như là sóng cuộn, nháy mắt đã thay đổi xong. Con quái này giống như con sói, vô cùng to lớn.

"Fenny, Crackerlacile, làm sao vậy? Cảm thấy lo lắng cho ta sao?"

Con sói lớn tên là Fenny phát ra âm thanh rên rỉ, dùng đầu của nó húc vào người Aura, còn Crackerlacile lại dùng cái lưỡi dài vỗ nhẹ và đầu Aura.

"Này, chúng ta vẫn đang có nhiệm vụ do Ainz đại nhân giao phó nha."

Trong số những thủ vệ Nazarik thì thực lực của Aura chỉ đứng thứ hai từ dưới lên, thậm chí trong số những thủ vệ khu vực cũng có kẻ mạnh tương đương cô. Nhưng đó chỉ là đơn độc chiến đấu.

Sức mạnh thật sự của Aura không phải là đơn độc chiến đấu mà là quần chiến. Trong số hàng trăm con quái vật, ma thú được Aura thuần hóa, cao nhất là cấp 80, nếu được Aura sử dụng kĩ năng đặc thù trợ giúp thì có thể tương đương với quái vật 90 cấp. Có được những nô lệ này, sức mạnh chiến đấu của cô có thể áp đảo những thủ vệ khác.

Trong số những quái thú (Quái vật và ma thú) Aura thuần hóa, hiện tại đi theo là hai con cô nàng thích nhất- ma thú cao cấp được xưng là thần thú Fenrir Fenny, và một tồn tại tương tự Itzamna Crackerlacile.

Nghe được Aura nói, Fenny và Crackerlacile đều dừng chuyện làm nũng lại.

"Tốt lắm, đi thôi."

Aura mang theo hai con thú chạy băng băng trong rừng rậm. Cho dù ở trong rừng rậm thì tốc độ chạy của nhóm này không hề bị ảnh hưởng một chút nào, giống như lướt trên đất bằng, vô cùng nhanh chóng.

Chạy được tầm 30 phút, Aura cũng đã đến được mục tiêu.

Nụ cười lạnh nở trên khuôn mặt trẻ con của Aura trông không hợp một chút nào. Có chút cảm giác ngây thơ, nhưng lại rất lạnh lùng tàn nhẫn. "Mặc dù rất muốn chiếm nó làm của riêng, nhưng nếu là mệnh lệnh của Ainz đại nhân thì không có biện pháp rồi."

Aura không giống như đang nói chuyện với hai con thú cưng của mình. Cô lầm bầm giống như đang nói chuyện về một món đồ trang sức nào đó.

Aura đương nhiên biết chỗ của tên Hiền vương kia, bởi vì cô có chút muốn dạy dỗ nó trước. Con ma thú được gọi là Hiền Vương rừng rậm này so với lũ quái vật của Aura yếu hơn rất nhiều, không có giá trị gì hết. Nhưng bởi vì Aura không biết nó là loại quái vật gì, cho nên mới kích thích cô nàng muốn thu phục nó đến vậy. Tuy rằng phải buông tha cho việc thu phục là vô cùng đáng tiếc, nhưng nếu là vì vị kia, nguyện ý kính dâng toàn bộ lòng trung thành cho chủ nhân tối cao, thì cô cũng không hề oán hận một câu.

"Được rồi."

Aura thay đổi thành phần không khí bên trong phổi của cô. Hỗn hợp không khí này theo đôi môi hồng đang hé mở của cô mà thoát ra bên ngoài. Đây là phương thức hít thở để khống chế tình cảm.

Bình thường hỗn hợp không khí này chỉ tản ra xung quanh mình trong một phạm vi hẹp, cho nên mới có thêm một năng lực đặc biệt ẩn trong đó. Nhưng loại kỹ năng này, nếu Aura chủ tâm phát động, nó có thể kết hợp với những kỹ năng tấn công khác, và tầm tấn công của nó đạt tới 2km. Cho dù là bên trong rừng rậm cũng có thể trúng mục tiêu.

Tuy nhiên không cần thiết phải làm như vậy lúc này. Bởi vì mục đích lần này là xỏa bỏ toàn bộ dấu vết của bản thân, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Đừng nói là động vật bình thường, cho dù là ma thú có giác quan nhạy bén cũng không thể phát hiện ra Aura.

Đem mọi dấu vết của bản thân tiêu hủy, Aura đi thẳng đến chỗ ở của Hiền vương, nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong hơi thở này mang theo những cảm xúc sợ hãi, làm cho tên Hiền vương đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh.

Tất cả lông trên người Hiền vương rừng rậm này dựng đứng, nó lập tức bỏ chạy trối chết. Tốc độ của một con thú bốn chân bị hoảng sợ nhanh đến dọa người. Nhưng Aura đuổi phía sau nó còn nhanh hơn.

Aura căn thời gian để hơi thở của cô có thể dẫn dắt Hiền vương đến chỗ của Ainz, quả thực giống như cái chết đang đuổi theo vậy.

Rừng rậm yên tĩnh trở nên vô cùng huyên náo.

Lukeluther vểnh tai lên, đối với sự biến hóa trong không khí vô cùng cảnh giác, vẻ mặt hắn ta vô cùng nghiêm túc mà quan sát bốn phía.

"Có thứ gì đó đang đến đây."

Nghe được câu này, những thành viên Tất Hắc Kiếm đang hỗ trợ hái thuốc lập tức rút vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Ainz cũng nắm chặt cự kiếm trong tay.

"Là Hiền vương rừng rậm sao?"

Không ai trả lời câu hỏi của Enfrea, người đang xếp thảo dược vào cái túi bên hông. Mọi người chỉ yên lặng nhìn về phía sâu trong rừng.

"Không tốt."

Ngay cả một kẻ luôn cợt nhả như Lukeluther cũng dùng giọng nghiêm túc hô lên.

"Có quái vật lớn xông tới nơi này. Tuy rằng không biết vì cái gì mà nó cứ chạy tới chạy lui như vậy, nhưng theo tiếng cỏ dại bị dẫm đạp thì nó sắp đến nơi này rồi. Nhưng mà...Không thể xác định có phải Hiền vương hay không."

"Lui lại, bất kể có phải Hiền vương hay không đều rất nguy hiểm. Cho dù không phải Hiền vương đi nữa, thì chúng ta đã xâm nhập vào lãnh thổ của nó, cho nên khả năng nó đuổi theo là rất cao."

Peter nói, rồi nhìn về phía Ainz.

"Ngài Momon, có thể mời ngài bọc hậu được không?"

"Không thành vấn đề, cứ giao cho ta...Ta sẽ làm phần việc còn lại."

Nhóm Tất Hắc Kiếm lên tiếng động viên Ainz, sau đó mang theo Enfrea lui dần về phía bìa rừng.

"Ngài Momon, không cần quá mức miễng cưỡng đâu."

Âm thanh của Enfrea mang theo âm thanh lòng tin tuyệt đối với Ainz, con ngươi dưới mái tóc lóe lên vẻ sùng bái. Ainz cảm thấy không được tự nhiên, chỉ muốn bọn họ nhanh chóng rời đi.

Nhìn đoàn người biến mất trong rừng, trong lòng Ainz tuy cảm giác có chút bất an, không biết chỉ dựa vào bản thân mình có thể thuận lợi ra khỏi khu rừng này hay không, nhưng cậu liền nghĩ đến việc lúc sau nên để cho Aura dẫn đường.

Trước mắt còn chuyện khẩn cấp hơn.

"Không xong...Nó có thể không được công nhận là Hiền vương...Cho dù muốn mang nó trở về Nazarik thì cũng phải có bằng chứng cho việc đã đánh bại nó...Chặt bỏ một chân sao?"

"Ainz đại nhân."

Tầm mắt của Narberal nhìn về phía sâu trong rừng, nơi có một hình dáng khổng lồ đang chạy đến chỗ hai người. Bởi vì rừng cây quá mức rậm rạp, ánh mặt trời không cách nào chiếu xuống, cho nên chưa thể xác nhận màu lông của nó có phải màu trắng bạc hay không.

"Khách tới rồi sao?"

"Có lẽ mình mới là khách"- Ainz mơ mơ hồ hồ nghĩ đến chuyện này. Bởi vì không biết được sự phân chia cấp bậc tại thế giới này là như thế nào, không thể biết được sức chiến đấu của Hiền vương, cho nên Ainz chắn phía trước mặt Narberal, ma pháp niệm chú sư, người không am hiểu về cận chiến.

Đứng phía trước Narberal, Ainz cảm giác được không khí lưu động, liền đưa cự kiếm lên làm tấm chắn.

Âm thanh kim loại va chạm vang lên, cánh tay Ainz cảm nhận được một áp lực cực lớn. Một vật thể to, nặng, lấy tốc độ cực lớn đánh vào cự kiếm trên tay Ainz.

Có thể thấy được một cái đuôi dài, bên ngoài bảo phủ một lớp giống như là vảy rắn đang chậm rãi rút vào trong rừng.

"Cái đuôi được dùng như một cái roi để tấn công. Nhưng theo cảm giác khi va chạm thì cái đuôi kia đủ cứng để có thể so sánh với kim loại...Phạm vi công kích ước chừng 20 mét, nhưng làm sao nó có thể sống bình thường với cái đuôi như vậy nhỉ?"

Ainz không có bất kì kĩ năng nào của một Vanguard (Người cầm khiên đừng ở hàng đầu tiên hay là Tanker), không có cách nào có thể đối phó với nó. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành cận chiến mà thôi.

Ainz thở dài một hơi. Dĩ nhiên là cậu không hề có phổi, chỉ làm ra vẻ như vậy thôi, bả vai rũ xuống, bày ra tư thế ứng chiến. Từ sâu trong rừng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ồm ồm:

"Có thể ngăn cản chiêu thứ nhất của Hiền vương, thật là phấn khích...Gặp được đối thủ mạnh như vậy...Có lẽ trong cuộc đời làm một Hiền vương đây là lần đầu tiên."

"Hiền vương..."

Khuôn mặt ảo ảnh của Ainz bỗng nhiên cứng ngắc, tiếp theo cậu nhớ đến chuyện câu nói kia cũng được phiên dịch. Ainz đoán rằng đây là câu nói gần với ý của nó nhất.

"Như vậy, lãnh thổ của Hiền vương đã bị xâm lăng. Ngươi hiện tại nếu muốn chạy trốn, xem đến phòng ngự lúc trước của ngươi, Hiền vương sẽ không truy cứu nữa...Như thế nào."

"...Thật sự là ngu xuẩn. Ta muốn đánh bại ngươi để đạt được phần thưởng mong muốn...Nói trở lại, ngươi cứ trốn tránh như vậy, chính là đối với bộ dạng của mình không có tự tin sao? Có phải ngươi vô cùng nhút nhát?"

"...Ngươi thật sự bởi vì ham muốn phần thưởng, kẻ xâm lược? Như vậy ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng dung mạo của Hiền vương vĩ đại, hãy run rẩy và sợ hãi đi!"

Hiền vương rừng rậm chậm rãi hiện thân giữa đám cây cối, thân hình hoàn toàn lộ ra trước mặt Ainz.

Nhìn hình ảnh trước mặt, khuôn mặt ảo ảnh của Ainz trợn tròn hai mắt.

"Ha ha, ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi phía sau lớp mũ giáp kia."

Khuôn mặt con quái vật nhăn lại vì nụ cười, cái đuôi dài cũng cuốn lại. Lớp lông bạc bên ngoài cơ thể nó có một vài hoa văn kì quái. Kích thước của nó so với một con ngựa không khác biệt nhiều lắm, nhưng khá mập mạp, thuộc dạng phát triển theo chiều ngang.

Hiền vương rừng rậm chậm rãi tiến lại gần.

"Đây là cảm giác gì?"

Một cỗ cảm xúc không thể diễn tả tràn vào Ainz. Từ khi biến thành undead, chỉ cần tinh thần cậu xuất hiện tình cảm mãnh liệt sẽ bị áp chế ngay lập tức. Căn cứ điều này thì cái cảm xúc khó tả kia không phải là tình cảm gì mãnh liệt. Nhưng ngay cả như vậy, bao gồm cả khi ở trong Yggdrasil, cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện cảm xúc như khi nhìn thấy con quái vật trước mặt.

"...Ta muốn hỏi một chuyện, ngươi thuộc chủng tộc nào vậy?"

"Mọi người đều gọi ta là Hiền Vương rừng rậm. Không có tên khác."

"Chủng tộc của ngươi...Hình như gọi là Djungarian hamster đúng không?"

Hiền vương rừng rậm

Theo như Ainz biết, bề ngoài của nó rất giống với một loài chuột có tên là Djungarian hamster. Loài chuột này có một bộ lông màu sáng bạc và đôi con ngươi màu đen, thân hình khá mập mạp, nhìn giống một cái bánh Mochi tròn xoe.

Tất nhiên Hamster không có cái đuôi dài như vậy, cũng to như một người trưởng thành. Chỉ là không tìm được loại động vật nào để hình dung con quái này cả. Cho dù hỏi 100 người thì cả trăm người đều sẽ cho rằng con quái này chính là một con hamster. Djungarian hamster khổng lồ, hoặc nói là một con Djungarian hamster bị đột biến.

Hiền vương nghiêng nghiêng cái đầu đáng yêu - hình như nó không có cổ- cái mũi hít hít vài cái rồi mở miệng.

"Cái này, Hiền vương luôn sống một mình. Không biết những đồng tộc khác, không thể trả lời câu hỏi...Hay là ngươi biết chủng tộc của Hiền vương?"

"A...Ừ...Xem như biết...Một người bạn trước kia của ta đã từng nuôi một con thú cưng nhìn rất giống ngươi..."

Ainz nhớ đến tên kia, bởi vì con Djungarian hamster hắn nuôi từ lâu cảm thấy sống đủ rồi quyết định về với tổ tiên, để tưởng nhớ nó hắn đã không đăngnhập vào Yggdrasil tận một tuần.

Narberal ở phía sau phát ra một tiếng "A..." nho nhỏ, hình như là vì nghe được tin tức của 41 vị sáng tạo giả đi.

"Cái gì! Các ngươi đem sinh vật giống Hiền vương biến thành thú cưng."

Hiền vương rừng rậm phồng má lên.

Ainz không chắc đó là loại cảm xúc nào, là vui vẻ hay đe dọa hay là loại cảm xúc khác. Ainz chỉ có thể xác định là nó không phải đang ăn cái gì đó.

"Hừm...Ta muốn một sự giải thích. Hiền vương cũng là sinh vật, cũng có trách nhiệm kéo dài truyền thừa chủng tộc. Nếu có sinh vật đồng tộc tồn tại, sẽ phải có trách nhiệm tạo ra thế hệ tiếp theo, nếu không cũng không xứng làm một sinh vật."

Nếu như căn cứ lời nói của Hiền vương, Ainz không sinh sản thế hệ con cháu thì không xứng đáng là một sinh vật. Trong lòng Ainz nghĩ thầm, hiện tại cậu đã biến thành undead, cũng không còn tính là sinh vật nữa, cảm thấy có chút mệt mỏi trả lời:

"...A, cái sinh vật kia không có to lớn như ngươi đâu."

"Thật vậy sao...Chẳng lẽ là sơ sinh?"

"...Không, cho dù trưởng thành cũng chỉ nhỏ bằng một bàn tay mà thôi."

Hiền vương cảm thấy vô cùng uể oải, chòm râu dài rũ xuống:

"Thật có chút miễn cưỡng...Hiền vương quả nhiên phải sống cô độc cả đời..."

"...Nếu như là sinh vật nào đó xinh đẹp thì còn có thể kết đôi...nhưng một con Hamster. Mặc dù ta rất đồng tình, nhưng nếu thế giới này có chủng tộc giống như ngươi, thì số lượng sẽ tăng lên không ngừng, thế giới cũng bởi vậy mà bị hủy diệt."

Chòm râu của Hiền vương rừng rậm dựng thẳng lên giống như có sức sống trở lại, hai con ngươi tròn vo cũng giống như thế, giọng nói mang theo vẻ tức giận thấy rõ:

"Thật thô lỗ! Duy trì nòi giống chủng tộc là một việc vô cùng quan trọng! Hơn nữa từ trước đến nay Hiền vương luôn cô độc! Muốn cùng đồng tộc gặp mặt cũng là điều tất nhiên."

"A...ừ...Có lẽ là như vậy...Xin lỗi vì câu nói vừa rồi..."

Ainz nhớ tới những người baj trong Ainz Ooal Gown, nói xin lỗi với Hiền vương. Những lời kia của con hamster đã làm cậu nhớ về những người bạn của mình, cậu lại hướng đến một con hamster mà giải thích, loại cảm giác đó vô cùng phức tạp.

"Được rồi, bỏ qua cho ngươi. Cái loại đối thoại nhàm chán này cũng nên dừng tại đây thôi, hãy lại đây và chiến đấu cho đến chết. Nhớ kĩ...Kẻ xâm lăng lãnh địa của Hiền vương chỉ có một kết cục đó là trở thành thức ăn trong bụng Hiền vương."

"A...Ừ..."

Ainz cảm thấy sự nhiệt tình của mình đang dần biến mất.

Cậu biết rằng cái vẻ đáng yêu kia chỉ là ngụy trang thôi, nhưng vẫn không tạo nổi sự hứng thú trong cậu. Người thống trị Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đánh nhau với một con hamster khổng lồ, lấy góc độ khách quan mà xem xét thì cảnh tượng kia quá đáng buồn.

Cho dù đánh bại nó, đem thi thể của một con Djungarian hamster khổng lồ ra cho người khác thấy? "Đây là thi thể của vua rừng, bởi vì chiến đấu quá nguy hiểm, không thể xua đuổi nó". Những thành viên của Tất Hắc Kiếm sẽ đối đãi với mình như thế nào? Mặc dù trường hợp tích cực sẽ là những người kia sẽ dùng ánh mắt dịu dàng an ủi Ainz.

Như vậy thì không cần phải giết Hiền vương, chỉ cần bắt sống và hỏi những kiến thức của nó là đủ.

"Nabel, lui ra."

Ainz miễng cưỡng nâng chiến ý của mình lên, ra lệnh, Narberal vô cùng tin tưởng Ainz sẽ chiến thắng, cô cúi người chào thật sâu, rồi đi về góc của mảnh đất trống.

"A...Hai người các ngươi cùng lên cũng không sao."

"...Hai người đối phó với một con chuột cảnh, ta không thèm làm chuyện mất mặt này."

Thấy Ainz nói xong câu này, giơ vũ khí lên bày ra tư thế chiến đấu, Hiền vương cũng cúi thấp cơ thể xuống, gồng mình lên:

"Ngươi cũng đừng hối hận! Hiền vương muốn tấn công rồi."

Bang một tiếng, cơ thể khổng lồ dậm mạnh vào mặt đất, bật về phía Ainz

Hiền vương dựa vào cơ thể khổng lồ lao đến, nếu không sử dụng kĩ năng đặc biệt để chống lại, người bình thường sẽ bị đánh bay.

Nhưng Ainz cũng sử dụng cự kiếm như một tấm chắn, trực tiếp chặn đòn tấn công của Hiền vương.

Mặc dù lực tấn công vô cùng đáng sợ, nhưng Ainz vẫn dễ dàng đón đỡ.

"Ồ!"

Nhìn thấy Ainz không bị chấn lùi về phía sau, Hiền vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nó liền dùng móng vuốt sắc bén chém về phía Ainz, nhưng cậu dùng cự kiếm tay trái đỡ nhát chém đó, trong khi tay phải chém trả lại một chiêu.

Tuy rằng cả hai đều không tung hết sức nhưng lực lượng cũng vô cùng mạnh.

Một âm thanh cao vút vang lên, nhát chém của Ainz bị lệch hướng, cánh tay cậucũng run lên. Hiền vương đã sử dụng móng vuốt đỡ một kích của Ainz, cự kiếm cùng móng vuốt va chạm mạnh trên không trung rồi bật ngược ra xa.

"Vô cùng ấn tượng! Xem chiêu này như thế nào! Charm Species"

Công kích tinh thần không có tác dụng với undead. Không hề để ý đến công kích của đối phương, cự kiếm ở hai tay Ainz đồng loạt đâm thẳng về phía trước.

Tiếng kim loại va chạm một lần nữa vang lên, cự kiếm trên tay Ainz một lần nữa bị văng ra.

Ainz nheo mắt lại dưới lớp mũ giáp.

Mặc dù chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng Hiền vương lại có thể làm chệch hướng chỉ bằng lớp da lông bên ngoài. Có thể thấy được bộ da bên ngoài của nó so với kim loại bình thường cứng hơn rất nhiều.

Không phải là da lông bình thường sao? Ainz cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu nhanh chóng loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Nếu dùng cấp độ trong Yggdrasil phán đoán sức chiến đấu thì lực công kích vật lí của Ainz tương đương với warrious cấp 30. Nếu như có thêm ma pháp và trang bị thì sức chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, không còn có thể kết luận như vậy nữa. Nhưng nếu sử dụng điều này làm cơ sở phán đoán thì sức chiến đấu của Hiền vương chỉ tầm cấp 30.

Khuôn mặt ảo ảnh của Ainz nhăn lại dưới lớp mũ giáp.

"Rất tốt...vô cùng thích hợp cho việc thực hành cận chiến."

Ainz phán đoán, nếu mình dùng toàn lực thì rất dễ dàng để có thể chiến thắng đối phương. Tuy rằng không thể coi thường, nhưng đem nó trở thành công cụ luyện kiếm để trở thành Vanguard thì vô cùng thích hợp.

Cự kiếm trên hai tay Ainz liên tục chém ra, Hiền vương thì dùng móng vuốt hai chân trước linh hoạt đem công kích chặn lại, cùng lúc hoa văn trên người sáng lên, phát động đòn tấn công ma pháp.

"Blind"

Khác với ma pháp [Charm Species], đây không phải ma pháp tác động vào tinh thần, mà tác động vào tầm nhìn của Ainz. Nhưng bản thân Ainz sở hữu kĩ năng đặc thù của chủng tộc, có thể vô hiệu hóa toàn bộ ma pháp cấp thấp. Bởi vậy mà ma pháp kia không thể phát huy hiệu quả, lập tức biến mất.

"Vừa rồi khi nó sử dụng ma pháp, hoa văn khác sáng lên...Xem ra số lượng hoa văn trên người chính là số lượng ma pháp nó có thể sử dụng."

Trong Yggdrasil, thú loại có thể sử dụng ma pháp- ma thú, số lượng ma pháp có thể sử dụng phụ thuộc vào cấp bậc và chủng tộc, nhưng cơ bản là giới hạn ở tầm tám loại ma pháp. Trên thân của Hiền vương cũng có tầm tám loại hoa văn, bởi vậy Ainz có cảm giác như đang đối mặt với ma thú trong Yggdrasil.

Hiền vương không biết ma pháp của nó đã bị chặn lại, chân trước lập tức tấn công. Ainz lại sử dụng cự kiếm trên tay chặn lại, cây kiếm còn lại chém trả lại một nhát.

Trong đầu cậu hồi tưởng lại phương thức chiến đấu của những người bạn.

Ở Yggdrasil, một trong những chiến binh sử dụng kiếm và khiên mạnh nhất là TouchMe. Một trong số những người sở hữu sức tấn công mạnh nhất guild- Nishiki Enrai sử dụng hai thanh kiếm là Amaterasu và Tsukuyomi. Được xưng tụng là không cần dùng đến chiêu thứ hai cho dù sự thật không phải như vậy- Takemikazuchi sử dụng hai thanh cự kiếm là God Slayer Blade và Takemikazuchi Mk 8.

Sau đó cậu cũng nhớ đến vị dũng sĩ mới gặp gần đây- Thủ lĩnh hiệp sĩ của Vương Quốc, Gazef Stronoff.

Ainz dùng ngoại hình một warious khi đến Eae Rantel, có lẽ là vì cậu ấn tượng với người đàn ông đó.

Ainz ngắt những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

"Không thể suy nghĩ lung tung trong khi chiến đấu. Mặc dù mình đang làm rất tốt nhưng cũng không thể lơ là...Cho dù đối phương chỉ là một con hamster..."

Trong đầu Ainz hiện ra vô số kiếm chiêu của đồng bạn, tay phải của cậu không ngừng bắt chước những chiêu thức kia mà chém ra, tay trái linh hoạt đón đỡ những đòn tấn công của Hiền vương.

Khi cuộc chiến lâm vào tình trạng giằng co, thanh kiếm trên tay Ainz đột nhiên phá vỡ được lớp phòng ngự của Hiền vương.

"Cái gì!"

Cùng với cảm giác thanh kiếm đâm vào da thịt, mùi hôi của máu tươi cũng tỏa ra. Cự kiếm trên tay phải cũng chém sượt qua làn da của Hiền vương, nhưng chỉ cắt đi vài sợi lông của nó.

Ainz định dùng tay trái tiếp tục truy kích nhưng Hiền vương cảm nhận được nguy hiểm lập tức nhảy về phía sau. Khoảng cách hai bên bỗng chốc kéo dài 20 mét.

"Nghe nói hamster có thể thoát khỏi tổ của nó chỉ bẳng một cú nhảy, nhưng không ngờ nó còn có thể nhảy ngược rút lui nữa..."

Trong lúc Ainz đang suy nghĩ về cảm giác khi chiến đấu với một con hamster khổng lồ, thân thể của Hiền vương đột nhiên trầm xuống một lần nữa.

Ainz kinh ngạc nhìn tư thế của đối phương.

"Ở khoảng cách như vậy thì nó định làm gì? Nếu lao đến tấn công giống như vừa rồi, như vậy ta liến dùng kiếm đâm tới kết liễu nó...Hay là nó chuẩn bị phát động một ma pháp khác."

Lấy độ dài cái đuôi đang cuốn quanh thân thể Hiền vương mà xem xét thì hẳn là không thể đánh đến chỗ này...

"...Không, không đúng."

Ainz phát hiện ra sai lầm của mình.

Lúc đầu, cái đuôi đã tấn công từ một khoảng cách rất xa. Có nghĩa là khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi công kích của nó.

Quả nhiên, cái đuôi vẽ ra một đường cong thật lớn, dùng chiều dài không tưởng tượng nổi đánh về phía Ainz. Ainz dùng cự kiếm trên tay phải đón đỡ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái đuôi đã sử dụng thanh kiếm như một cái trụ để chuyển hướng.

"!"

Ainz gạt mạnh thanh kiếm sang bên, nhằm thoát khỏi cái đuôi. Nhưng hiện tại đã chậm, cái đuôi đập vào lớp áo giáp bên ngoài cơ thể, sức mạnh của cú va chạm nháy mắt truyền đến thân thể của cậu.

Ainz sở hữu kĩ năng đặc thì của chủng tộc, cho dù áo giáp trúng bị cái đuôi đập vào, nhưng loại công kích này vẫn chưa đủ trình độ để phát sinh bất cứ thương tổn nào. Nhưng nếu đây là một trò chơi bắn súng, lúc này giống như là phát sinh cảm giác sai lầm.

"Bây giờ là 1-1"

Chỉ là một con hamster...cảm giác phẫn nộ chợt hiện lên.

Như vậy ta cũng sử dụng công kích tầm xa.

Ainz quyết định như vậy, tay phải đưa lên bắt đầu vận sức. Trong lúc Ainz đang chuẩn bị, Hiền vương dùng giọng bội phục nói:

"Bộ giáp kia... thật lợi hại. Không, sức mạnh cùng kiếm pháp của ngươi đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấn tượng. Ngươi là một warrior rất mạnh. Trong xã hội loài người thì ngươi hẳn là một nhân vật nổi tiếng?"

Tay phải của Ainz dần thả lỏng.

Ainz có chút thất vọng hỏi.

"Trông ta giống một warrior sao?"

"...Vì sao lại hỏi như thế? Ngoài warrior ra thì còn có thể là cái gì khác? Không, có lẽ có thể gọi là knight?"

"Vua Hiền vương rừng rậm...thật sự là hư danh. Phải nói là khi biết ngươi là một hamster thì mọi thứ đều trở nên lộn xộn hết cả..." Chính xác thì muốn từ bộ giáp toàn thân của Ainz mà đoán ra thân phận Magic chanter của cậu là rất khó. Nhưng với một cái tên ấn tượng như vua Hiền vương rừng rậm, cậu có chút hi vọng rằng nó sẽ phát hiện ra điều gì khác thường, hoặc có thể nhìn thấu được thân phận thật của bản thân.

Vô hiệu hóa ma pháp chỉ được xem là chống đỡ khi nó thông qua sức mạnh của ý chí. Hiệu quả sức đề kháng và Vô hiệu hóa không khác biệt nhiều so với Yggdrasil, nhưng ít nhất thì nó cũng phải hành động như một vị trí giả đi.

Kết quả là con thú này không xứng với cái danh hiệu Hiền vương rậm Hiền vươn. Nếu ban đầu biết nó là một con Djungarian hamster khổng lồ, thì cậu cũng không ôm chút hi vọng nào. Có người gọi nó là vua Hiền vương rừng rậm. Căn bản đó chỉ là sự khuếch đại, giống như một loại quảng cáo xây dựng thương hiệu.

Ainz hoàn toàn mất đi ham muốn chiến đấu, hai thanh kiếm buông xuống bên hông.

"Ngươi đang làm cái gì vậy! Tuy rằng không có khả năng...Nhưng ngươi sẽ không đầu hàng trước khi cuộc chiến kết thúc đúng không? Toàn lực cùng chiến đấu với Hiền vương đi! Đây chính là cuộc chiến sinh tử đấy!"

Mỗi khi Hiền vương nói ra những lời nhiệt huyết sôi trào, lòng Ainz cảm thấy bị đả kích nặng nề. Bởi vì những tình cảm mãnh liệt sẽ bị áp chế ngay lập tức, cho nên Ainz vẫn còn chút sức mạnh sót lại.

"Đủ rồi..."

Ainz phát ra âm thanh vô cùng lạnh lẽo, ẩn chứa sự tức giận, tay phải đưa lên hướng về phía Hiền vương phát động kĩ năng

Despair aura V.

Bởi vì kỹ năng này mang theo khả năng [instant death] cực mạnh, cho nên Ainz chỉ sử dụng hiệu quả của level I.

Lấy Ainz làm trung tâm, một luồng hào quang tỏa ra bốn phía, mang theo ảnh hưởng có thể làm cho tinh thần đông cứng.

Vừa chạm phải hào quang này, toàn bộ lông trên người Hiền vương dựng đứng, lập tức lật người. Cái bụng mềm mại yếu ớt màu bạc lộ ra ngoài không chút phòng bị.

"Hiền vương đầu hàng! Là Hiền vương thua!"

"...Ai...Nói đến cùng vẫn chỉ là một con thú..."

Ainz dùng âm thanh chán nản trả lời, sau đó đi đến bên cạnh Hiền vương, nhìn xuống cái bụng yếu ớt, tự hỏi xử lí con vật này như thế nào.

"Nó là ma thú của thế giới này, đuổi đi thì đáng tiếc. Nhưng nó là một con hamster, chả lẽ đem nó thành thú cưng...Có lẽ có thể sử dụng xác của nó."

Trong số những chức nghiệp của Ainz, có một loại tên là Necromancer (Thầy gọi hồn). Loại chức nghiệp này có thể đem thi thể trở thành nô lệ để sai khiến, nhưng sức mạnh của loại nô lệ này bị ảnh hưởng bởi chủng tộc của thi thể.

Thi thể tốt nhất chính là rồng- loại chủng tộc mạnh mẽ nhất, nếu là thi thể loài người thì sẽ biến thành Zombie và Skelecton. Như vậy thi thể của vua Hiền vương rừng rậm, loài vật chưa từng xuất hiện trong Yggdrasil sẽ biến thành cái gì?

"Zombie vua Hiền vương rừng rậm sao?"

"Ngài muốn giết nó sao?"

Một âm thanh vang dội truyền đến. Ainz quay đầu nhìn lại, thì thấy Aura đã đi đến bên cạnh Narberal.

"Nếu giết nó, thần muốn lột bộ da của nó ra. Thần cảm giác được chúng ta sẽ có một tấm da thú không tồi."

Ainz cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt tròn ươn ướt của hiền vương. Nó đang run rẩy mấy sợi râu, cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ biết lẳng lặng chấp nhận số phận của mình.

Lúc này Ainz chợt nhớ đến đoạn đối thoại với Hiền vương lúc trước. Cái đoạn đối thoại làm Ainz nhớ về những người bạn.

Ainz chần chờ một hồi, cuối cùng làm ra quyết định.

"Tên thật của ta là Ainz Ooal Gown. Nếu ngươi đồng ý phục vụ cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

"Cảm ơn! Cảm ơn vì lòng thương xót của ngài. Hiền vương sẽ hiến dâng lòng trung thành cho ngài, chiến sĩ Ainz Ooal Gown vĩ đại."

Ánh mắt của Aura có chút tiếc nuối nhìn về phía Hiền vương đang nhảy lên biểu thị sự trung thành của nó.

Vừa rời khỏi khu rừng, đoàn người đang chờ đợi Ainz và Narberal cùng nhau tiến đến, chúc mừng hai người bình an. Chỉ có Lukeluther biểu hiện hơi kinh ngạc một chút.

Enfrea dùng giọng nói có chút lộn xộn hỏi Ainz:

"Thế nhưng không có chút tổn thương...Là vì né tránh chiến đấu sao?"

Đang lúc Ainz suy nghĩ nên trả lời thế nào, Lukeluther đột nhiên xen miệng hỏi:

"Momon, Ngài mang theo cái gì lại đây vậy? Không lẽ ngài bị mê hoặc gì sao?"

"Ta chiến đấu với vua Hiền vương rừng rậm, bắt nó thuần phục. Này, xuất hiện đi."

Vua Hiền vương rừng rậm xuất hiện với bộ lông màu bạc như ngọc trai của nó. Đoàn người Tất Hắc Kiếm lập tức bao quanh Enfrea, rút kiếm bày ra tư thế cảnh giác.

"Mặc dù chỉ là một con hamster nhưng khổng lồ như vậy..."

Cho dù nó có một đôi mắt tròn xoe đags yêu nhưng thân hình khổng lồ lại mang theo áp lực rất lớn. Hơn nữa, thân là mạo hiểm gia được ủy thác làm hộ vệ, có chút đề phòng cũng là điều đương nhiên. Ainz nghĩ thầm như vậy, nhẹ nhàng nói:

"Xin mọi người yên tâm, Nó đã bị ta thu phục, tuyệt đối sẽ không có chuyện phát cuồng tấn công người đâu."

Sau đó cậu đi về phía Hiền vương, làm bộ vuốt ve thân thể nó.

"Đúng như lời chủ nhân, Hiền vương đã thần phục ngài, trở thành người hầu cho ngài. Ta hướng tới chủ nhân thề rằng sẽ không gây thêm phiền toái cho các người."

Vua Hiền vương rừng rậm hướng tới Ainz biểu thị sự trung thành.

Có lẽ mọi người đối với thân thể khổng lô của nó vẫn có chút đề phòng, nhưng nó vốn là một con hamster vô cùng đáng yêu, cho nên sự cảnh giác kia sẽ sớm bị xóa bỏ. Vấn đề là làm sao để mọi người tin tưởng nó à vua Hiền vương rừng rậm. Chỉ có điểm ấy nhưng làm Ainz khá đau đầu.

Nhưng sự tình lại phát triển theo hướng Ainz không thể tưởng tượng được.

"...Đây là vua Hiền vương rừng rậm! Quá khủng...Thật là một con ma thú mạnh mẽ!"

...Cái gì?

Ainz nhìn về phía Ninya rồi lại nhìn về phía Hiền vương, quan sát cẩn thận xem có chút giễu cợt nào trên mặt cậu ta hay không, nhưng khuôn mặt kia lại không mang theo chút đùa giỡn nào.

"...Wow, đây là vua Hiền vương rừng rậm...Quả nhiên là thần thoại! Chỉ cần đứng đó thôi mà tôi đã có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó!"

Dine phát ra một âm thanh cảm thán trầm thấp.

...A? Sức mạnh to lớn?

"Ôi, tôi phải ngả mũ mà bội phục ngài. Việc này quả thực vô cùng khó. Nhưng với sức mạnh như vậy, ngài hoàn toàn có thể mang theo tiểu thư Nabel xinh đẹp đi du lịch khắp nơi"

"Nếu như gặp phải loại quái vật này, chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thật không hổ là ngài Momon. Thật lợi hại."

Nghe Lukeluther cùng đám người Peter khen ngợi, Ainz liếc mắt về phía Hiền vương một cái.

Một con Djungarian hamster khổng lồ.

Trừ cái đó ra thì Ainz không có cảm nhận gì khác. Tại sao họ có thể thấy được sự uy hiếp từ con quái này nhỉ?

"...Mọi người không thấy ánh mắt của con ma thú này vô cùng đáng yêu sao?"

Nghe được câu này, mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn Ainz. Xem ra những lời đó có vẻ vô lí đối với họ.

"Ay, ngài Momon! Ngài thấy đôi mắt của con thú này rất đáng yêu sao!"

Điều này đâu cần phải nói. Ainz nghĩ thầm trong lòng, bên ngoài thì gật gật đầu, sau đó liền hoài nghi có phải Hiền vương phát động loại ma pháp mê hoặc nào hay không?

"Thật không thể tin nổi, thật không hổ là ngài Momon.Ninya, cậu nhìn ánh mát của nó, có cảm giác gì?"

"...Cảm giác được ánh mắt đó tràn ngập trí tuệ, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của con ma thú này. Mặc dù thế nào thì tôi vẫn không cảm thấy chút đáng yêu nào."

"...?"

Ainz ngậm miệng nhìn mọi người một lượt. Cậu hiểu được tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy có chút choáng váng.

"Nabel, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Mạnh hay không tạm thời là một chuyện khác, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ ánh mắt kia."

"...Không...thể...nào..."

Tất cả mọi người đều khen ngợi nó không dứt miệng. Điều này có nghĩa là mọi người đều vô cùng kính nể Ainz, người có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả đôi mắt của một con quái vật.

Ainz không ngừng đánh giá ánh mắt của vua Hiền vương rừng rậm, cậu không cách nào nhìn ra vẻ "Trí tuệ" trong đó.

"Này, sẽ không phải là do mình biến thành Undead thì thẩm mĩ của mình cũng bị thay đổi theo chứ."

Nếu tất cả mọi người trừ mình ra đều cho rằng như vậy, thì chỉ có khả năng là thẩm mĩ của bản thân thay đổi. Nhưng tóm lại là vẫn phải làm lần xác nhận cuối cùng:

"Thuận tiện hỏi luôn, mọi người cảm thấy con chuột rất lợi hại phải không?"

"Chuột...Chuột khổng lồ sao? Loại này cũng không có gì ghê gớm cả."

"Ngài có thể tìm thấy chúng bên trong cống ngầm thành phố Eae Rantel."

"Chuột khổng lồ có thể gây ra dịch bệnh truyền nhiễm vô cùng đáng sợ. Còn có cả Ratmen (Người chuột)...Ratmen có thể kháng được tất cả vũ khí không làm từ bạc, cho nên cũng có thể coi là lợi hại."

"Hamster cùng chuột không phải giống nhau sao? Hơn nữa con Hiền vương này có cái đuôi rất dài, nhìn càng thấy giống chuột hơn..."

Ainz cảm thấy không hiểu lắm, cuối cùng đưa ra kết luận chính là "thế giới này vô cùng kì lạ."

Đang lúc Ainz gặp rắc rối vì vài thứ lặt vặt khác thường của thế giới này, Enfrea có chút bận tâm hỏi:

"Nếu ngài đem con thú này đi, những con thú khác có thể hay không vì mất đi sự đe dọa của Hiền vương mà tấn công En...làng Carne không?"

Ainz ra hiệu cho Hiền vương, con quái này hiểu được ám hiệu của cậu, liền nói

"Ngôi làng ở nơi đó sao? Ừ...Thế lực trong rừng đang vô cùng hỗn loạn, cho dù Hiền vương cũng không đảm bảo được bản thân an toàn tuyệt đối."

"Tại sao lại như vậy..."

Ainz không mở miệng an ủi Enfrea- người đang bị đả kích, thầm cười trộm trong lòng.

"Con Hiền vương này không hề xứng đáng với danh hiệu của nó, có thể nhân cơ hội này mà kiếm chút chỗ tốt đi."

Đang lúc Ainz tự hỏi nên tham gia chủ đề như thế nào, thì cậu cảm nhận được ánh mắt của Enfrea. Cậu quay sang nhìn, chỉ thấy Enfrea dường như muốn nói gì đó nhưng lại quyết định thôi.

Ainz vô cùng rõ ràng nội tâm cậu ta đang đấu tranh dữ dội. Một bên hi vọng Ainz có thể ở lại bảo vệ cho ngôi làng, bên kia thi lại không muốn giao tất cả cho Ainz.

Sau khi cùng nhóm người Tất Hắc Kiếm nghiên cứu biện pháp bảo vệ ngôi làng, Enfrea mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng:

"Ngài Momon.."

"Chuyện gì?"

Ainz mừng thầm, chờ đợi Enfrea nói tiếp.

Ngay từ đầu Ainz đã có kế hoạch bảo vệ cho làng Carne, nơi có thể khai thác được rất nhiều thông tin có giá trị. Nhưng quan trọng nhất là phải được ủy thác để bảo vệ nơi này. Ainz chờ đợi Enfrea mở miệng đưa ra yêu cầu, như vậy cậu vừa có thể đạt mục đích bảo vệ nơi này, lại có thể yêu cầu thù lao, một mũi tên trúng hai con chim. Đây là kế hoạch của Ainz, cậu muốn bù đắp cho những sai lầm khi nhận thức về cái gọi là Hiền vương rừng rậm

Nhưng những lời tiếp theo của Enfrea làm cho Ainz vô cùng kinh ngạc.

"Ngài Momon! Xin hãy cho tôi gia nhập đội ngũ của ngài"

"Cái gì?"

"Tôi muốn bảo vệ cho En...làng Carne. Nhưng hiện tại tôi quá yếu ớt để có thể làm được điều đó. Cho nên tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn! Cho dù chỉ là chút ít bên ngoài, nhưng hi vọng ngài Ainz có thể dạy cho tôi cách trở nên mạnh như ngài! Nhưng tài sản của tôi không đủ để thuê một người mạnh mẽ như ngài trong một thời gian dài. Do đó xin ngài hãy cho tôi gia nhập đội ngũ! Về phương diện dược học tôi có chút tự tin về bản thân, cho dù là mang hành lí hay làm việc vặt tôi đều tự nguyện làm! Cho dù là như thế nào, xin ngài hãy đáp ứng."

Trong lúc Ainz cảm thấy chần chờ, Enfrea tiếp tục nói:

"Từ trước đến nay, tôi chỉ biết nghiên cứu dược học. Bởi vì bà nội tôi, cha tôi đều là những dược sư nên tôi bước vào nghề này mà không cần suy nghĩ...Nhưng hiện tại tôi đã tìm được con đườn mình muốn đi. Không phải là con đường dược sư như trước nữa."

"Ngươi muốn trở thành một ma pháp niệm chú sư mạnh mẽ để bảo hộ làng Carne, là con đường này đúng không?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt của Enfrea đã không còn chút non nớt của tuổi trẻ mà tràn ngập khí khái của người đàn ông trưởng thành, cậu ta nhìn thẳng vào Ainz, chờ đợi.

Trong Yggdrasil, người muốn gia nhập Guild Ainz Ooal Gown là rất nhiều. Phần lớn trong đó là vì lợi ích cá nhân, muốn thông qua việc gia nhập một trong những Guild đứng đầu để chiếm được nhiều thứ tốt. Không phải là vì guild mà cống hiến, mà là hi vọng guild có thể mang đến lợi ích cho mình.

Không chỉ có như vậy, thậm chí có những kẻ chẳng ra gi, muốn lẻ vào guild để ăn cắp thông tin tình báo cũng như những đạo cụ hiếm có.

Chính vì thế, trừ bỏ những thành viên đầu tiên, số lượng thành viên guild Ainz Ooal Gown tăng lên không nhiều lắm. Chính là vì đề phòng những tâm huyết của mọi người bị người khác chà đạp.

Nhưng Enfrea này không biết gì về guild Ainz Ooal Gown, cậu ta chỉ là một cậu nhóc đơn thuần mang theo ý tưởng to lớn, điều này làm cho Ainz cảm thấy vô cùng thoải mái.

"...Ha ha ha ha ha!"

Ainz cười to một cách sảng khoái. Sau đó cậu ngừng cười, lấy tay bỏ chiếc mũ giáp trên đầu xuống, dùng thái độ chân thành cúi chào một cái thật sâu.

Narberal ở phía sau hít vào một hơi.

Thái độ này có lẽ không hợp với chủ nhân của Narberal, kẻ thống trị tối cao Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick. Nhưng Ainz cho rằng hành lễ là điều cần thiết, không chút do dự mà làm. Cũng không cảm thấy xấu hổ khi hành lễ với một thiếu niên tuổi chỉ bằng một nửa tuổi của mình.

Tiếng cười của Ainz không có chút ác ý nào, nhưng cậu biết không nên cười vào lúc này. Cậu ngẩng đầu lên, nói với người đang vô cùng kinh ngạc-Enfrea:

"Thật có lỗi. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể hiểu được ta không chê cười quyết tâm của ngươi. Đầu tiên muốn gia nhập đội ngũ của ta phải thỏa mãn hai điều kiện. Hiện tại ngươi mới chỉ có một. Cho nên thật đáng tiếc, ta không có cách nào cho ngươi gia nhập."

Cái điều kiện che giấu kia chính là phải được một nửa số thành viên trong guild tán thành, bỏi vậy cho dù Ainz tán thành, cũng tuyệt đối không tự tiện gia tăng thành viên. Nhưng khi đến thế giới này, niềm vui của cậu đã được lấp đầy bởi sự trung thành của những thủ vệ, cậu tiếp tục nói:

"Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, cũng sẽ nhớ kĩ mong muốn gia nhập đội ngũ của ta. Còn chuyện bảo hộ ngôi làng, ta sẽ giúp ngươi một chút. Nhưng là vẫn cần có sự hỗ trợ của ngươi..."

"Đúng! Xin hãy để tôi giúp đỡ."

"Như vậy à, như vậy à."

Ainz lơ đãng gật đầu, liếc mắt nhìn Enfrea một cái. Ánh mắt kia giống như là nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị, điều này làm Ainz có chút lúng túng.

"Chuyện này tạm thời gác lại một bên. Trước đó còn một chuyện vô cùng thú vị muốn nói cho mọi người. Chính là cái sự kiện thuần phục Hiền vương đấy."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2-Chương 4: Song Kiếm Đoạt Mệnh

Phần 1

Họ mất một đêm để đi đến làng Carne, rồi ngủ ở đó một đêm, sau đó lại quay về Re-Lantier. Chuyến hành trình ba ngày hai đêm cuối cùng đã đến lúc kết thúc, họ quay trở lại vào Re-Lantier và được chào đón bởi cảnh sắc ban đêm của thành phố.

Con đường được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng từ 「Continual Lights」[Ánh sáng vĩnh hằng] và hình ảnh những người đi đường cũng dần dần thay đổi. Đã không còn nhìn thấy những người phụ nữ trẻ tuổi và con nít thay vào đó là hình ảnh những người đàn ông đang trở về ngôi nhà của mình sau khi kết thúc công việc. Các cửa hàng xếp hàng cạnh nhau dọc theo hai bên đường, từ chúng truyền ra những ánh đèn và âm thanh vui vẻ.

Ainz ngắm nhìn xung quanh.

Sau ba ngày, thị trấn trông có vẻ không thay đổi gì. Không, sau khi đến Re-Lantier, hôm sau cậu liền đi đến làng Calne luôn bởi vậy cậu không có đủ thông tin để so sánh. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cảm thấy rằng con phố yên tĩnh này vẫn không thay đổi.

Sau khi đến ngã rẽ của con đường chính, Ainz đột nhiên dừng bước lại.

Thông thường, dừng lại ở giữa đường chắc chắn sẽ đụng vào người đi bộ khác, nhưng không ai phàn nàn 1 tý nào. Đó là bởi vì không ai dám lại gần đoàn người Ainz.

Ainz quan sát những người xung quanh cậu.

Gần như tất cả mọi người nhìn về phía đoàn người của Ainz - Không, họ nhìn chằm chằm vào Ainz, và thì thầm với người bên cạnh họ.

Nghe những âm thanh của nói chuyện, Ainz cảm thấy như thể họ đang cười vào mặt cậu, nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm của cậu. Nếu cậu ấy thực sự lắng nghe cuộc nói chuyện, cậu sẽ biết rằng tất cả họ đang ngưỡng mộ, kinh ngạc và sợ hãi cậu.

Ngay cả như vậy, vẫn còn một điều làm cho sự căng thẳng này tồn tại.

Ainz lặng lẽ nhìn xuống dưới - cậu đang ngồi trên 1 cục bông trắng như ngọc trai. Đó là bởi vì Ainz đang cưỡi Hiền Vương rừng xanh.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngắm nhìn sự xuất hiện uy phong lẫm liệt và tư thế oai hùng của Hiền Vương - Về điều này thì Ainz có chút không đồng ý - trong sự kinh ngạc, họ bắt đầu bàn tán làm sao người chiến binh kia có thể cưỡi một con ma thú đáng sợ như vậy.

"Mình nên ngẩng cao đầu mới đúng chứ nhỉ .... ờ , phải ha ... "

Cậu đã hoàn toàn hiểu tình hình. Người dân ở đây chỉ thấy sự xuất hiện uy nghiêm của Hiền Vương, nhưng đối với Ainz, nó giống như một trò chơi trừng phạt. Nói cách khác, không thể xem người thân hay bạn gái như đồng nghiệp, mà phải ngồi nghiêm trang trên một cái đu quay, nhìn về phía một người chú trong nỗi cô đơn.

Tư thế cưỡi của Ainz trông rất khó coi. Bởi vì Hiền Vương là một con chuột chứ không phải ngựa, khi đi mông của Ainz bị lòi ra ngoài buộc cậu phải dạng chân ra. Nếu cậu không tưởng tượng tư thế này như tư thế nhảy qua một cái hộp, thì rất khó để giữ cân bằng.

Vì vậy, cái ý tưởng cưỡi Hiền Vương, chắc chắn không phải là ý tưởng của Ainz. Ngoài sự thuyết phục từ các thành viên nhóm Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] và Hiền Vương, Narberal cũng lịch sự nói rằng "Thật là không thể chấp nhận nếu một người thống trị như ngài phải đi bộ". Điều đó khiến cậu nghĩ rằng cưỡi nó không phải là ý tưởng tồi, kết quả của nó chính là tình cảnh lúc này.

"Biết thế này thì mình đã phản đối ý tưởng ngu xuẩn này từ đâu rồi. Làm thế nào mà mình lại ngồi lên đây, giống như mình đang bị ai đó gài bẫy vậy."

Hiền Vương trông giống như một con chuột trong truyện cổ tích, nó chỉ phù hợp cho cậu nhóc và cô bé cưỡi lên. Thậm chí nếu có chút sự thỏa hiệp, một người phụ nữ cưỡi lên nó cũng rất bình thường. Nhưng 1 chiến binh mà cưỡi thì không phù hợp một chút nào.

Thế nhưng những người xung quanh lại nghĩ Ainz mới là người duy nhất phản ứng kì lạ ở đây.

"Có vấn đề với quan điểm thẩm mĩ của mình, quan điểm thẩm mĩ của những người xung quanh hay với cả thế giới này?"

Tất nhiên, chẳng ai trả lời được câu hỏi của Ainz. Mọi người đều nghĩ rằng nó đẹp nên chắc chắn Ainz có vấn đề về thẩm mỹ.

Bởi vậy, cậu ta không phản đối mạnh về việc cưỡi Hiền Vương. Ngoài ra, để cuộc phiêu lưu của mạo hiểm giả Momon trở nên ấn tượng hơn, đạt được 1 vị trí vững chắc hơn, rất khó để cậu từ chối chuyện này. Nhưng vẫn --

Thật là đáng xấu hổ....

Cảm xúc của Ainz sẽ bị gìm lại nếu như vượt qua 1 ngưỡng nhất định ,nhưng cho đến giờ, Ainz chưa cảm thấy vậy, nghĩa là không có nhiều bối rối trong việc này. Kết quả này, chỉ nói với Ainz 1 điều :

Không biết việc này có phải là mình đạt được 1 khả năng mới hay không, Skill bị động chống xấu hổ chăng --' mình không phải một kẻ M, đúng không...? Nhưg mình luôn nghĩ rằng mình giống một kẻ S hơn (Note: S&M )

"Bây giờ chúng ta đã trở về thành phố, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi" Ainz nhớ lại những ký ức trong quá khứ, và so sánh chúng với những cảnh tượng bây giờ cùng với những trải nghiệm của riêng cậu .Trong khi đó, Nfirea nói chuyện với Peter.

"Vâng, phải rồi. Nhiệm vụ này đã kết thúc rồi... Mặc dù tớ đã chuẩn bị đầy đủ tiền thưởng, nhưng ... về phần tiền thưởng bổ sung mà chúng ta đã nói ở trong rừng, các bạn có thể đến cửa hàng của nhà mình ? "

Phía sau xe ngựa được chất đầy các loại thảo mộc. Không chỉ có vậy, còn có một số gỗ và một số loại trái cây lớn trông giống như các nhánh cây, một cây nấm khổng lồ đủ lớn để bọc cả một người và một loạt các thảm cỏ cao. Nếu một người bình thường nhìn thấy cảnh này, họ sẽ cảm thấy rằng đó chỉ nhiều loài thực vật bình thường, tuy nhiên đối với một chuyên gia, đây là một ngọn núi tiền.

Tất cả đều nhờ công Ainz thuần hóa được Hiền Vương, nên mới được thoải mái khám phá cả khu rừng. Ở đấy, họ tìm thấy một loạt các loại thảo mộc quý và nhiều loại thảo mộc khác có thể được sử dụng để chế tạo Potion, Nfirea không ngừng thu hoạch những thứ này và đồng ý cung cấp cho họ thêm 1 khoản tiền thưởng.

"Trước tiên Momon-san nên đi đến Guild Mạo hiểm giả!"

"Eh, phải rồi. Bởi vì tôi mang theo một con Ma thú vào thành phố, tôi cần phải đăng ký cho Hiền Vương trong Guild Mạo hiểm giả. "

"Mặc dù rất phiền, nhưng tồi không có sự lựa chọn nào khác."

"Chúng ta cùng giết chết các Ogres và nhiều loại quái vật khác, thử nghĩ mà xem? Tại sao chúng ta không cùng nhau đi đến Guild Mạo hiểm giả? "

"À -- không, thời gian này, chúng ta chủ yếu dựa vào Momon-san, chúng ta sẽ đi đến nhà Nfirea-san trước tiên, ít nhất chúng ta sẽ giúp đỡ được 1 số việc như vận chuyển các loại thảo mộc. Thật không công bằng nếu chúng ta nhận phần thưởng giống như Momon-san mà không làm chút nào cả. "

Các thành viên nhóm Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] gật đầu đáp lại với những nhận xét của Peter, nhưng Nfirea lịch sự ngắt lời:

"Các cậu không cần phải tự gây phiền cho chính minh ..."

"Bởi vì có thêm thù lao, nên chuyện nhỏ này hãy để tụi này phục vụ miễn phí ."

Nghe những lời nói đùa của Peter, Nfirea cũng trân trọng nói:

"Sau đó, lần sau khi các cậu đến cửa hàng của mình để mua potions, tớ sẽ giảm giá cho các cậu."

"thực sự tuyệt vời. Momon-san, cậu nên đến của Guild Mạo hiểm giả đầu tiên và sau đó hãy qua nhà Nfirea. Bây giờ chúng tôi sẽ đến nhà Nfirea, và sau khi làm xong một số công việc thì chúng tôi sẽ quay trở lại của Guild Mạo hiểm giả để giải quyết các thủ tục. Bởi vì chúng ta phải chờ đến ngày mai mới đi nhận phần thưởng cho việc tiêu diệt Orge tại Guild Mạo hiểm giả được, nên thật có lỗi khi lại phải nhờ cậu ngày mai đến đó một lần nữa... Thời gian giống như khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. "

"Tui hiểu rồi."

Đối mặt với đề xuất này, Ainz gật đầu nhẹ nhõm. Nếu lúc đăng ký không hiểu thì có thể hỏi mấy người phục vụ ở quầy là được, cậu không muốn đi với họ đến của Guild Mạo hiểm giả và nhìn thấy cảnh cậu phải đối mặt với các vấn đề như "Xin hãy viết này" và "Hãy nhìn vào điều này". Điều này sẽ làm cho uổng phí tất cả những nỗ lực trước đó của cậu.

( Note: Đoạn này hơi khó hiểu nên tớ chỉ luôn là Main không biết chữ ở thế giới này)

"Cuối cùng, xin lỗi làm phiền."

Ainz nhẹ nhàng gật đầu trong khi đang cưỡi trên Hiền Vương, Sau khi chia tay Nfirea và các thành viên của Swords of Darkness[ Tất Hắc Kiếm], cậu cùng với Narberal di chuyển về phía của Guild Mạo hiểm giả. Lần này Narberal cúi đầu xuống và hỏi:

"Chúng ta có thể tin vào họ không?"

"...Đó không phải là vấn đề lớn. Ngay cả khi chúng ta bị phản bội thì chúng ta cũng chỉ mất món thù lao cho việc tiêu diệt Orge thôi. Nếu chúng ta lo lắng về món phần thưởng nhỏ đó, chúng ta sẽ bị coi là đồ keo kiệt, và đó sẽ là một mất mát lớn hơn."

Ainz đến thành phố này để tăng sự nổi tiếng của mình, bị coi là đồ nhỏ mọn sẽ cản trở các kế hoạch trong tương lai của cậu.

Phùng má lên giả lam người béo

(Note: thành ngữ thì phải kiểu như "giả heo ăn thịt hổ")

Suy nghĩ về cụm từ đó, Ainz chạm vào túi tiền trên ngực của mình và cậu rất dễ dàng cảm thấy có một vài đồng tiền trong cái túi đó. Nhưng nó cũng đủ để thanh toán phí ăn ở cho họ trong 2 đêm.

Nếu cậu cộng thêm chi phí của bữa ăn, nó có thể không có đủ, nhưng xét cho cùng Ainz là một undead, và chiếc nhẫn trên tay Narberal chứa một ma thuật mà cho phép cô không cần phụ thuộc vào việc ăn uống (Note: không hiểu rõ về đoạn này lắm, sẽ nghiên cứu sau), nên về mặt tiết kiệm chi phí, đó là một đóng góp rất lớn. Narberal đã có thể đeo hai chiếc nhẫn, một trong số đó là chiếc nhẫn này, mục đích ban đầu của nó là để ngăn chặn việc ăn phải những thực phẩm bị nhiễm độc, cậu không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đóng góp một cách như bây giờ.

Tuy nhiên, trong khi nhìn vào Hiền Vương rừng rậm mà cậu đang cưỡi, Ainz thầm nghĩ ". Anh chàng này chắc phải luôn luôn ăn một cái gì đó", Narberal nhắc lại một lần nữa:

"Đúng vậy ... Thật kì lạ khi Chúa tể chí cao Ainz lại lo lắng về một món tiền nhỏ. Thần thất lễ rồi"

"Được rồi."

Ainz một lần nữa chạm vào túi tiền của mình, cậu đang cảm giác được mồ hôi đang thấm đẫm cái lưng không bao giờ chảy mồ hôi của mình. Cậu đang tự nguyền rủa mình để nâng cao ngưỡng chịu đựng. Hơn nữa--

"Ainz-sama ... Đừng có gọi tôi như vậy nữa, Narberal. Nếu có ai đó nghe thấy thì coi như xong..."

Cậu cảm thấy sự vô vọng trong trái tim của mình, trong khi Narberal vẫn vui vẻ nói:

"Những sinh vật cấp thấp (Mosquito), tất cả đều quỳ lạy dưới sức mạnh vĩ đại của Ainz-sama."

"Nó không đạt được đến điều đó đâu."

"Ngài thật khiêm tốn. Mặc dù trong mắt của Ainz-sama, bọn Ogre không khác gì lũ côn trùng, nhưng kỹ năng kiếm thuật của Ainz-sama lại ở một cấp độ khác, thực sự đáng ngưỡng mộ. " ( Note Bu: ếu hiểu)

Dưới người cậu, Hiền Vương đang run lên một cách kì lạ , nhưng Ainz không rảnh để ý đến, hướng tới Narberal cậu nói:

"... Đó chỉ là chơi đùa với sức mạnh vũ phu để chơi đùa thôi."

Nhất kích tất sát nghe rất hay nhưng thật không phải như vậy. Khi cậu nhìn thấy Gazef chiến đấu, Ainz thấy chuyển động trơn tru của anh ta, nhưng khi Ainz nghĩ về những động tác của mình, cậu lại cảm thấy mình như một đứa trẻ hoang dại vùng vẫy với thanh kiếm của mình, trông thật khó coi. Lời khen ngợi của họ đã chỉ đạo với sức mạnh hủy diệt mang lại bởi cánh tay của mình. Tuy cùng là một lời khen ngợi nhưng nó hoàn toàn khác nhau những lời khen ngợi dành cho một chiến binh thật sự như Gazef.

"Di chuyển giống như một chiến binh chân chính là thực sự rất khó khăn."

"... Như vậy, làm thế nào để sử dụng phép thuật biến thành một chiến binh?"

Trong khi mặc áo giáp, cậu vẫn có thể sử dụng quanh năm loại phép thuật khác nhau, một trong số đó là khả năng chuyển đổi cấp bậc của class Magic Caster thành class Warrior. Có nghĩa là nếu Ainz sử dụng phép thuật kia, cậu tạm thời có thể biến thành Warrior cấp độ 100.

Mặc dù ưu điểm của nó là có thể sử dụng những trang bị dành cho class khác, nhưng nó cũng có khuyết điểm cực kì lớn. Thứ nhất, trong thời gian đó cậu sẽ không thể sử dụng bất kỳ ma thuật, và một khi cậu trở thành một chiến binh, cậu sẽ không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt. Khi biến thành một chiến binh các chỉ số thuộc tính của cậu cũng sẽ rất thấp. Đơn giản mà nói, cậu chính là một tên Warrior cấp độ 100 gà mờ. Nó sẽ rất bình thường nếu cậu và một High Priest chỉ sử dụng kiếm chiến đấu với nhau, nhưng khi chiến đấu với một tên Warrior đích thực cậu sẽ không có bất kì cơ hội chiến thắng nào.

Ngay cả như vậy, có lẽ tên Warrior kia mạnh hơn cả dạng Magic Caster của Ainz. ( Chỗ nào là rối nghĩa, tự dịch theo ý hiểu)

Vấn đề là--

"Có quá nhiều bất lợi. Nếu một đối thủ cùng cấp thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tôi, thì tôi sẽ không thể thực hiên phép thuật trong một thời gian ngắn như vậy, việc đó nhất định sẽ dẫn đến thất bại của tôi. Ngay cả nếu tôi sử dụng quyển trục ma thuật vẫn còn mấy cái vẫn còn mấy cái vẫn đề như thời gian chuẩn bị ..., khuyết điểm vẫn tương đối nhiều. "

Hiện tại thì vẫn chưa phát hiện kẻ thù nhưng cũng không được xem nhẹ điều đó. Nếu không cần thiết thì tuyệt đối không nên sử dụng phép thuật kia, điều đó sẽ tạo ra điểm yếu cho chính mình.

"Làm một Warrior chỉ là một hành động để che giấu thân phận của tôi thôi, không cần phải cảm thấy xấu hổ về nó."

"!"

Cơ thể của Hiền Vương rừng rậm lắc lắc một chút, mang theo sự kinh ngạc, ngước đầu lên nhìn Ainz:

"Thuộc hạ lắng nghe ngay từ đầu, chủ nhân không phải là một Warrior?"

Liếc nhìn nó một cái, Ainz bình tĩnh gật đầu và Narberal giải thích với cái giọng kể cả:

"Ainz-sama chỉ giả vờ là một chiến binh, giống như đang chơi một trò chơi vậy. Nếu ngài đã sử dụng sức mạnh thực sự của mình, mấy trận chiến sẽ chỉ là một vấn đề nhỏ. "

Đối mặt với sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, hoặc nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng tự nhiên của Narberal nên Ainz không thể nói những lời "không thể nào đâu" .

"..... như vậy đó. Hiền vương rừng rậm, không phải là ngươi nên vui mừng vì ngươi đã không phải chiến đấu con người thật của ta? Nếu ta sử dụng sức mạnh thật sự của ta, ngươi đã không thể tồn tại dù chỉ một giây. "

"Thì ra-là như vậy, Master. Người hầu cận của ngài, Hamsuke, một lần nữa thề nguyện mãi mãi trung thành với ngài! "

Khi Hiền vương rừng rậm cho biết rằng nó muốn có một tên, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Ainz là Hamsuke. Sau khi nhận được cái tên Hamsuke, Hiền vương rừng rậm cũng rất hài lòng với cái tên mới của mình. Nhưng sau khi bình tĩnh xem xét, cái tên Hamsuke thực sự không có ý nghĩa gì cả.

...Đặt tên là Hamsuke thật có chút vội vàng . Có lẽ nên đặt là Mochi ... cái tên này còn mang chút sự hài hước ... mấy bạn cũ của mình cũng nói rằng mình không thể nghĩ ra cái tên đẹp cả ..

(Note: Mochi là một loại bánh)

Cảm thấy chút hối tiếc, Ainz vẫn ngồi yên vị trên lưng hiền vương rừng rậm - Hamsuke, lung la lung lay đi đến Guild Mạo hiểm giả.

Chiếc xe ngựa đi thẳng vào sân sau của ngôi nhà, dừng ở phía trước cửa sau. Cầm lấy chiếc đèn ma thuật, Nfirea nhảy ra khỏi ghế trước của xe và mở cửa. Treo đèn lồng trong tay lên tường, xua đi sự âm u trong căn phòng.

Bởi vì có ngọn đèn tren tường, có thể nhìn thấy một vài cái thùng bên trong phòng. Bên trong tỏa ra mùi của các loại thảo mộc khô, chỉ ra rằng đây là một nơi dùng để giữ các loại thảo mộc.

"Sau đó, xin lỗi làm phiền, nhưng mấy cậu có thể giúp mình vận chuyển các loại thảo mộc qua đó không?"

Để đáp lại câu hỏi đó, thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] cẩn thận vận chuyển từng bó thảo mộc ra khỏi xe mang vào trong nhà.

Trong lúc hướng dẫn vị trí đặt các loại thảo mộc, một câu hỏi nổi lên trong lòng của Nfirea:

"Bà có ở nhà không?"

Mặc dù bà Nfirea đã già nhưng thính giác và thị lực của bà không giảm đi chút nào, bà đã có thể nghe các âm thanh của các vật thể được vận chuyển và tiếng đi lại. Tuy nhiên, nếu bà ấy đã quá tập trung vào việc chế tạo các potion của mình, thì bà sẽ không để ý đến bất kỳ tiếng động nhỏ. Cảm thấy giống như ngày thường, Nfirea cũng không lớn tiếng gọi.

Chờ đợi cho đến khi tất cả các loại thảo mộc được đặt ở vị trí thích hợp, Nfirea gọi đến các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm]:

" Mọi người vất vả rồi! Trong nhà có nước lạnh, các cậu vào uống nó đã. "

"Thật tuyệt."

Lukeluther nói, có chút mồ hôi đang chảy trên trán cậu ấy. Những người còn lại vui vẻ gật đầu.

"Như vậy, đi lối này."

Nfirea dẫn tất cả mọi người hướng về nhà mình, nhưng từ phía bên kia đột nhiên có ai đó mở cửa ra.

"Hey ~ Chào mừng cưng trở lại ~"

Trước mắt của họ đứng một người phụ nữ đáng yêu, nhưng cô ấy tạo cho mọi người một cảm giác mơ hồ khó chịu. Mái tóc ngắn màu vàng của cô ấy đung đưa trong gió.

"Aiya ~ cưng có biết rằng chị đã lo lắng cho cưng thế nào không? Chị nghĩ cưng đã mất tích. Thật không may mắn ~ chị không biết khi nào thì cưng sẽ trở lại, vì vậy trong thời gian qua chị vẫn ngồi đợi ở đây."

".... xin, xin hỏi cô là ai vậy?"

"Hey! Không phải người quen của cậu ư? "

Bởi vì giai điệu thân mật lúc trước, nên mọi người đều tưởng hai người họ là người quen, Peter phát ra âm thanh kinh ngạc.

"Eh? Hahaha ~ Chị đến đây để bắt cóc cưng đó~ Chị cần cưng sử dụng một ma thuật triệu hồi một số lượng lớn các undead, một binh đoàn 「Undead」, vì vậy cưng có thể trở thành đồ chơi của mình? Onee-chan đang yêu cầu cưng một đặc ân, xin vui lòng? "

Các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] cảm thấy bầu không khí ác liệt phát ra từ người phụ nữ này, ngay lập tức lấy ra thủ sẵn vũ khí của họ. Ngay cả khi một cuộc chiến sắp xảy ra, người phụ nữ vẫn nói bằng một giọng phù phiếm:

" Rất khó để một người bình thường có thể thi triển một ma thuật cấp 7, nhưng thông qua việc sử dụng Crown of Wisdom ( Vương miện của sự thông thái) thì cưng vẫn có thể làm được điều đó. Mặc dù nó không thể kiểm soát tất cả các undead, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến chúng! Thật là một kế hoạch hoàn hảo ~! Perfect ~! "

"... Nfirea-san, lùi lại! Nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Peter cầm chắc vũ khí của mình và cảnh giác nhìn về phía người phụ nữ, cậu ấy nói bằng một giọng nghiêm trọng:

"Đó là người phụ nữ không ngừng nói chuyện, bởi vì cô ta tự tin đánh bại được tất cả chúng ta. Vì cậu là mục tiêu của cô ta, cách duy nhất để đảo ngược tình thế lúc này là cậu phải thoát khỏi đây. "

Những thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] bảo vệ Nfirea đang hoảng loạn bằng cách sử dụng cơ thể của họ để tạo một bức tường chắn đứng trước mặt cậu.

"Ninya! Cậu cũng nhanh chạy đi! "

Sau Dyne, Lukeluther cũng hét lên:

"Mang theo cậu ta và chạy đi! Không phải cậu vẫn luôn muốn cứu chị gái bị bắt đi của cậu sao!? "

"Đúng vậy. Cậu vẫn có một cái gì đó để làm. Trong khi chúng mình có thể không có khả năng giúp cậu đến lúc cuối cùng ... Ít nhất chúng ta có thể câu một chút thời gian cho cậu. "

"Mọi người ...."

"Hey ~ Thật cảm động~ Mình gần như muốn khóc, eh. Nhưng nếu cậu ấy trốn thoát thì mình sẽ bận tâm về điều đó. Ít nhất là để lại một người để chơi với mình ~ "

Nhìn thấy đôi môi mím chặt của Ninya và cái bộ dáng không biết làm thế nào của cô ấy, người phụ nữ nở một nụ cười vui vẻ, từ từ lấy từ bên trong áo choàng một đôi dao găm ra. Tại đúng thời điểm này, cánh cửa phía sau được mở ra, một người đàn ông gầy gò xanh xao bước ra từ đó.

Phát hiện mình đang bị bao vây, khuôn mặt của tất cả các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] trở nên nghiêm trọng.

"...Chơi đùa quá mức rồi đó."

"Hey ~ ông đang nói gì vậy, Kajit-chan. Chẳng phải chính ông đã giúp tôi chuẩn bị tất cả sao, và đảm bảo rằng những tiếng la hét không bị rò rỉ ra ngoài? Bất quá đó chỉ là một người, hãy cho tôi vui đùa chút đã. "

Điệu cười của người phụ nữ này đã làm tóc trên đầu Nfirea dựng đứng hết lên.

"Nếu không còn cách nào để trốn thoát, chúng ta bắt đầu thôi ~

Việc đăng kí cho Hamsuke rất đơn giản nhưng nó cũng làm cậu mất đến một tiếng rưỡi để hoàn thành. Công đoạn phác họa chân dung cho Hamsuke tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Dùng ma pháp sẽ nhanh hơn nhưng Ainz không muốn quá tốn kém, vậy nên mới mất thời gian đến thế.

Để tránh bị bảo là keo kiệt, Ainz đành tùy tiện bịa đặt một lý do.

"Tuy hơi trễ, song cái lý do "hứng thú với việc vẽ vời" thật tẻ nhạt. Mà kệ vậy. Ta nên đến đó bây giờ."

Khi đã hoàn thành việc đăng ký, Ainz nói với Naberal như thế khi cô đứng đợi ở cửa Công Hội, rồi bước về phía Hamsuke.

Cậu đã quen với nó.

Đu quay dù sao cũng không phải hàng độc quyền cho những kẻ chiến thắng trong cuộc sống, - những người mang theo lí do quan trọng khác hay con nít -- vì vậy chẳng có vấn đề khi những người đàn ông cô đơn ngồi trên đó.

Vì đã cam chịu, Ainz không còn do dự trong hành động nữa.

Cậu sử dụng kỹ thuật của mình để cưỡi "Hiền vương Sơn Lâm" như một huấn luyện viên nổi tiếng. Dù cho không có công cụ phụ trợ như yên ngựa, Nhưng chỉ cần vài giờ kinh nghiệm cũng đủ để Ainz thành thạo kỹ xảo cưỡi.

Sự tán thưởng hiện lên trong mắt những người đi bộ khi họ thấy cảnh tượng này. Thậm chí những phụ nữ cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc. Cũng không thiếu ánh mắt nóng bỏng nhất từ phía những Mạo hiểm gia khác. Nhưng khi thấy thẻ kim loại đeo trên cổ Ainz, mặt họ đều hiện lên biểu tình khó mà tin nổi.

"Mình mới là người cần phải hoài nghi. Chuyện gì đang xảy ra với thẩm mỹ của mọi người thế này"

Cậu đang định cùng Hamsuke rời đi nhưng từ trong đám đông, có ai đó đang gọi tên cậu

"Này, người hộ tống cháu trai tôi đi hái thuốc là anh đúng không?"

Ainz nghe thấy một giọng nói già nua, cậu quay đầu và thấy một người phụ nữ cao tuổi.

"...Bà là ai?"

Tuy mở miệng hỏi, song Ainz đã đoán được đáp án. Nếu lão bà bà nói thật, vậy chỉ có một câu trả lời.

"Tôi là Lizzie Bareare, bà ngoại của Nfirea."

"Ah! Quả nhiên là bà sao? Không sai, tôi là người hộ tống Nfirea tới làng Carne, tôi tên Momon. Còn đây là Nabel."

Lizzie khen Narberal rồi cúi đầu kính cẩn:

"Thật là một cô gái xinh đẹp không ngờ được. Xin hỏi con quái vật mà anh đang cưỡi là loại ma thú gì vậy."

"Nó là "Hiền vương Sơn Lâm".

"Hiền vương này tên Hamsuke. Hân hạnh được gặp bà."

"Cái gì? Con quái vật đáng sợ này là "Hiền vương Sơn Lâm" trong truyền thuyết đó sao!?"

Ở chung quanh, những Mạo hiểm gia đang nghe lén đều rất bất ngờ khi nghe được tiếng kêu của Lizzie. Họ dường như kinh ngạc và thì thầm những câu như "Nó là con quái vật huyền thoại sao?"

"Vâng, theo ủy thác của cháu trai bà, tôi đã thuần hóa nó khi gặp ở cuối chặng đường."

"Thuần..thuần hóa "Hiền vương Sơn Lâm" ư.."

Lizzie không khỏi nghẹn họng:

"Mà..cháu trai tôi bây giờ đang ở đâu?"

"Ah, cậu ta đưa thảo mộc về trước rồi. Chúng tôi đang định đến đó để lấy tiền thưởng."

Tựa như thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngạc nhiên của bà nhìn Ainz rồi hỏi:

"Oh, vậy à. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi rất tò mò về chuyến phiêu lưu của cậu."

Lời đề nghị của Lizzie quả thực đã giúp Ainz rất nhiều.

"Được chứ, tôi rất hân hạnh."

Với sự hướng dẫn của Lizzie, nhóm người đi vào thành phố Re-Lantier.

"Xin mời vào trong."

Sau khi đến cửa hàng, Lizzie lấy chìa khóa ra rồi cúi đầu xuống. Bà đẩy cánh cửa ra, phát hiện ra rằng không cần tới chìa khóa, bà cũng có thể dễ dàng mở nó ra.

"Sao thế này.. thằng bé thật quá sơ ý rồi."

Lizzie lẩm bẩm với chính mình khi bước xa Aiz và Narberal.

"Nfirea, Momon-san tới rồi này..."

Lizzie cất tiếng gọi trong cửa hàng, nhưng mọi thứ vẫn im lặng như thể không có chút dấu hiệu của con người ở trong đó.

"Sao vậy nhỉ?"

Lizzie nghiêng đầu bối rối, còn Ainz đáp lại cộc lốc:

"Không ổn."

Nghe vậy Lizzie có vẻ khó hiểu, nhưng Ainz lờ bà rồi đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Narberal hiểu những động tác của Ainz đại biểu ý tứ gì - cô rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Cái gì..Anh định làm gì !?"

"Đừng hỏi, chỉ cần làm theo tôi."

Ainz trả lời khi rút vũ khí của mình, bước đi với thanh kiếm nắm chặt trong tay. Cậu phá cửa, rồi đi về phía bên phải. Dù đây là ngôi nhà xa lạ với cậu, nhưng bước chân của Ainz không hề do dự.

Ainz bước đến cánh cửa ở cuối hành lang rồi hỏi Lizzie - người mà cuối cùng cũng bắt kịp:

"Nơi đây để làm gì?"

"Đây là kho chứa các loại thảo mộc, còn có một cánh cửa dẫn ra phía sau."

Mặc dù bà không biết chuyện gì đã xảy ra, song Lizzie vẫn cảm thấy bầu không khí kì lạ và trở nên lo lắng. Nhưng Ainz không rảnh để ý, trực tiếp đưa tay mở cửa.

Những gì cậu ngửi thấy không phải hương thơm của các loại thảo mộc, mà là một cái gì đó tanh hơn nhiều - mùi máu.

Trước mắt cậu là Peter và Lukeluther, tiếp đó là Dyne và Ninya ở xa nhất. Cả bốn người đều nghiêng vào sát tường. Chân họ duỗi thẳng và bàn tay không lực rũ xuống. Trên sàn nhà là một vũng máu đen, dường như chảy ra từ cơ thể của họ.

"Này, có chuyện gì vậy?"

Lizzie kinh ngạc đến độ bước không vững. Ainz đặt tay lên vai bà để ngăn lại rồi xông vào phòng.

Xác Peter đột ngột di chuyển như một con rối, nhưng trước khi nó có thể đứng dậy, một tia sáng không chút nào do dự lóe lên từ thanh kiếm.

Đầu của Peter lăn trên mặt đắt. Với một nhát chém trái tay, đầu của Lukeluther cũng bay theo khi cố gắng đứng lên.

Lizzie choáng váng bởi sự khủng khiếp trước mặt bà, Dyne người nằm xa hơn trong nhóm cũng đứng lên.

Khuôn mặt của ông đã không còn sự sống và rất nhợt nhạt. Đôi mắt u ám của ông hướng tới Ainz và Lizzie. Có một lỗ trên trán mà rõ ràng là một vết thương chí tử.

Người chết còn di chuyển - chỉ bởi một lý do. Khi họ là một Undead.

"Zombie!"

Lizzie hét lên khi Dyne lao đến với sự thù địch. Lưỡi gươm của Ainz ngay lập tức đâm vào ông ta. Yết hầu bị chọc thủng và ông lảo đảo một lúc trước khi ngã hẳn.

Không ai trong số họ còn động đậy được cả.

Ainz nhìn chăm chú vào Ninya, người nằm im trên mặt đất mà không nhúc nhích.

Lizzie cuối cùng cũng nhận thấy những gì đã xảy ra và vội vã chạy ra để tìm kiếm cháu bà. Ainz liếc nhìn bà rồi ra lệnh cho Narberal:

"Bảo vệ bà ta. Kỹ năng bị động 「Undead Blessing」[Phước lành Xác sống] của ta không có phản ứng nên không còn bất kỳ Undead khác trong căn nhà này. Nhưng có thể sẽ còn những người sống lẩn trốn ở đâu đó."

"Tuân mệnh."

Naberal đuổi theo Lizzie sau khi hành lễ.

Xác nhận hai người đã rời đi, Ainz mới đưa ánh mắt nhìn về phía Ninya. Cậu từ từ quỳ xuống và nhẹ nhàng chạm vào cơ thể. Khi chắc chắn không có loại bẫy xác chết phổ biến trong Yggdrasil, cậu nâng mặt Ninya lên. Dĩ nhiên, Ninya không mất đi ý thức mà thực sự đã chết.

Khuôn mặt cậu ta sưng lên, có thể là từ những cú đánh của một vũ khí cùn. Với cái khuôn mặt như vậy khiến Ainz khó có thể thể nhận ra cậu ta nữa.

Mắt trái của cậu ta bị đập vỡ, thủy tinh thể chảy ra, thoạt nhìn tựa như nước mắt.

Tất cả các xương ở ngón tay của cậu ta đều có vết nứt, làn da vỡ ra, để lộ cơ bắp màu đỏ bên trong. Một số nơi thậm chí còn không có thịt. Khi Ainz lột bộ quần áo ra để kiểm tra, cậu đã bị sốc và trợn tròn hai mắt. (Thằng này nó là con gái đó mà ... :V)

Cậu đặt quần áo trở lại chỗ cũ rồi lầm bầm:

"...Ngay cả thân thể.."

Cũng giống như khuôn mặt, những vết vương bị xuất huyết nặng ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Nó được bao phủ bởi màu sắc của những vùng xuất huyết trong và khó mà tìm thấy chỗ nào không bị thương.

Ainz vuốt mắt Ninya một cách nhẹ nhàng.

"...Điều này làm cho ta.. cảm thấy... thật khó chịu."

Lời thì thào của cậu tan theo làn gió.

"Cháu của tôi! Nfirea biến mất rồi."

Lizzie hét lên khi bà quay trở lại. Ainz đem thi thể tập trung vào một góc phòng rồi điềm tĩnh trả lời:

"...Tôi đã xem xét đồ đạc của họ, không có dấu hiệu của việc lục lọi. Vậy nên mục tiêu chính của kẻ địch là bắt cóc Nfirea."

"Ugh!"

"Nhìn này."

Ainz chỉ vào những con chữ đẫm máu dưới cơ thể của Ninya. Họ sẽ không phát hiện ra nếu không dịch chuyển cơ thể cậu ấy.

"Đây là... cống? Nó có nghĩa là Nfirea đã bị bắt đến hệ thống cống ngầm?"

"..Nó cũng có thể là một cái bẫy của kẻ đứng sau màn thảm kịch này. Tôi không biết hệ thống cống ngầm rộng đến mức nào. Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm.

Bà nghĩ sao?"

"Có một con số ở đây! 2-8, nó có nghĩa là gì !?"

"Điều này làm cho nó trở nên đáng ngờ hơn. Tôi không biết những gì con số này định thể hiện. Có thể chia thành phố thành 8 phần dọc theo trục la bàn và lấy giao điểm của 2 và 8, hoặc một kiểu địa chỉ.. Nhưng Ninya liệu có thừa cơ hội để nghĩ ra vấn đề phức tạp này? ... Cho dù là Ninya đã viết nó, bao nhiêu thông tin bị rò rỉ cho kẻ thù ? Quá nhiều cho một sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Lizzie cau mày và nhăn mặt, trông như thể bà đang tức giận với sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của Ainz. Sau đó, bà chuyển cái nhìn đến bốn thi thể trên mặt đất:

"Họ là ai?"

"...Họ là những Mạo hiểm giả cùng tôi nhận ủy thác của cháu trai bà. Sau khi chúng tôi chia tay, có thể họ đã đến đây để giúp vận chuyển các loại thảo mộc."

"Cái gì! Họ là đồng đội của anh sao !?"

Ainz lắc đầu:

"Không. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ chung với nhau."

Những lời lãnh đạm khiến Lizzie vỡ mộng.

"Nói về vấn đề này, tôi đã suy nghĩ nhiều về nó, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của bà. Bà nghĩ gì với việc họ bị biến thành Zombie?...「Create Undead 」[Tạo xác sống]. Đối phương ít nhất có thể sử dụng phép thuật cấp 3. Ngoài điều đó ra thì còn gì đây ? Tôi cho rằng cần phải nghĩ ra một biện pháp ứng phó khẩn cấp."

"Đó là điều đương nhiên.Nhưng rốt cuộc anh muốn nói tới điều gì"

"Đối phương có thể sử dụng ma pháp khống chế tinh thần hoặc che giấu xác chết nhưng chúng đã không làm mấy việc đó. Chúng giống như đang vui đùa vậy . Hay chúng không quan tâm tới việc bị phát hiện, cũng có thể chúng tự tin rằng mình sẽ trốn thoát..Hmm.. Tôi không biết nữa. Chúng có thể tạo ra Zombie, nhưng sao lại không mang theo?"

Nếu mục đích là bắt cóc Nfirea, chỉ cần đem thi thể giấu đi là có thể tranh thủ đủ thời gian để đào tẩu. Nhưng đối phương không chỉ làm có vậy, có nghĩa là chúng còn kế hoạch khác, hoặc muốn yêu cầu Lizzie làm điều gì đó.

Việc sau có thể dễ dàng thực hiện nhưng việc trước thì có chút rắc rối. Mạng sống của Nfirea cùng năng lực của cậu ta rất có giá trị nhưng liệu mấy cái đó có duy trì lâu dài được không

Những kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt này sau khi vắt kiệt Nfirea sẽ thả cậu ta bình an trở lại được sao?

Hiểu lời nói hàm ý của Ainz - sắc mặt của Lizzie chuyển từ xanh mét sang trắng bệch. Bà không biết cháu bà đang ở đâu trong thành phố rộng lớn này, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm.

Đầu mối duy nhất là hệ thống cống ngầm, nhưng Ainz nghi ngờ điều đó.

Cơ hội sống sót của Nfirea đang giảm bớt theo từng giây từng giây.

Ainz bình tĩnh nói với một Lizzie đang trong tình trạng căng thẳng:

"Vậy một nhiệm vụ thì sao?"

Cái giọng bình tĩnh nói tiếp:

"Đây không phải chuyện nên ủy thác cho Mạo hiểm gia sao?"

Ánh mắt Lizzie sáng nên, dường như bà hiểu được những gì Ainz muốn nói.

"Bà thật may mắn, Lizzie Bareare. Trước mắt bà là Mạo hiểm gia mạnh nhất thành phố này, và là người duy nhất có thể mang cháu trai bà bình an trở về. Nếu bà ủy thác, tôi sẽ nhận vụ này. Có điều.. cái giá phải trả rất lớn. Bởi nhiệm vụ này sẽ cực kì khó khăn."

"Thật chứ.Nếu đó là cậu...Người có lọ Potion đó.. Người thu phục được "Hiền vương Sơn Lâm", sức mạnh của cậu là không thể phủ nhận. Tôi thuê, tôi muốn thuê cậu!"

"Vậy. bà sẽ chấp nhận cái giá to lớn này chăng ?"

"Phải bao nhiêu cậu mới vừa lòng?"

"Tất thẩy những gì bà có"

"Sao kia?"

"Trả cho tôi mọi thứ của bà. Tất cả."

Lizzie kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt, thân thể bà run rẩy.

"Mọi thứ của bà. Nếu Nfirea bình yên trở về, hãy trả cho tôi tất cả."

"Ngươi.."

Lizzie lùi xa khỏi sự sợ hãi và nói bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Khi cậu nói tất thảy mọi thứ... Nó không có nghĩa là tiền hay poition hiếm... Nghe nói ác quỷ sẽ ban con người điều ước bất kỳ và đổi lại linh hồn họ. Cậu là ác quỷ sao?"

"...Dù tôi là ác quỷ thì cũng đâu quan trọng, đúng chứ? Bà có muốn cứu cháu trai bà không?"

Lizzie im lặng, bà cắn môi gật đầu.

"Vậy câu trả lời chỉ có một, phải không?"

"Phải...Tôi sẽ thuê cậu. Tôi sẽ đưa tất cả mọi thứ cho cậu, để cứu cháu trai tôi."

"Tốt, vậy khế ước được chấp thuận. Việc này không thể chậm trễ, bà có tấm bản đồ của thành phố không? Hãy đưa tôi."

Lizzie thấy kinh ngạc, nhưng lập tức giao cho Ainz tấm bản đồ bà có.

"Tiếp theo tôi sẽ tìm xem Nfirea đang ở đâu."

"Chuyện đó có thể làm được sao!?"

"Tôi sẽ sử dụng một vài phương pháp. Nhưng không chắc chắn nếu đối phương là Dump hay..."

Ainz không nói hết, ánh mắt của cậu hướng tới bốn thi thể trong phòng.

"Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm bây giờ, bà hãy đến những phòng khác và tìm xem còn manh mối nào sót lại từ những kẻ bắt cóc Nfirea không. Nếu bắt cóc Nfirea chỉ là một trò đùa, vậy chuyện sẽ rất phiền toái. Công việc này thích hợp với bà, dù sao bà cũng quen thuộc với ngôi nhà này."

Sau khi tùy tiện tìm lý do để đuổi Lizzie ra khỏi phòng, Ainz quay sang Narberal.

"Dự định của ngài là gì?"

"Rất đơn giản. Ngươi xem, thẻ kim loại của bọn họ đều bị lấy mất, có thể do kẻ đã tấn công họ. Câu hỏi là, tại sao đối phương không lấy đi cái gì đó giá trị hơn, mà chỉ lấy thẻ kim loại... Ngươi nghĩ sao?"

"Xin thứ lỗi. Thuộc hạ thực sự không biết."

"Đó là vì ..."

Ainz nghe thấy một âm thanh trong đầu khi cậu đang nói nửa chừng. Đó là một 「Tin nhắn」.

「Ainz-sama.」

Thanh âm có chút vui mừng, và âm thanh cũng vừa đủ để nghe thấy.

"Là Entoma phải không?"

「Vâng.」

Entoma Vasilissa Zeta. Một Maid chiến đấu giống Narberal.

「Thuộc hạ có việc cần báo cáo.」

"... Hiện ta đang bận. Nếu có thời gian ta sẽ liên lạc lại với ngươi. "

「Tuân lệnh. Đến lúc đó xin ngài hãy liên hệ với Albedo-sama. 」

Tin nhắn kết thúc và Ainz tiếp tục cuộc thảo luận ban nãy với Narberal:

" Như một giải thưởng, một chiến lợi phẩm của cuộc đi săn. Thủ phạm lấy nó như một vật lưu niệm. Nhưng đó cũng là sơ hở trí mạng. Narberal, thi triển ma pháp đi."

Ainz lấy một cuộn giấy từ túi ma thuật của mình và đưa nó cho Narberal.

"Đây là một cuộn「Locate Object」「 Xác định vị trí mục tiêu」. Cô biết mục tiêu là gì rồi chứ?"

"Vâng"

Narberal đã mắc sai lầm khi mở cuộn. Khi cô chuẩn bị kích hoạt, Ain nắm lấy tay cô và nói với Narberal một cách lạnh lùng:

"...Ngu ngốc."

Những lời trách mắng lạnh như băng làm vai Narberal run lên:

"Thuộc hạ, xin thứ lỗi cho thuộc hạ thưa chủ nhân!"

"Khi sử dụng các phép thuật để thu thập thông tin, ta cần phải chuẩn bị cho phép thuật đối kháng ma thuật của kẻ địch trước khi bắt đầu, đây là quy tắc cơ bản. Hãy nhớ đối thủ cũng có thể sử dụng「Detect Locate」 「Phát hiện Xác định vị trí」 cho nên điều cơ bản thứ hai là sử dụng 「False Cover」「Vỏ bọc」 và「Counter Detect」 「Chống phát hiện」 để bảo vệ mình. Còn có..."

Ainz chuẩn bị 10 quyển trục và giải thích từng cái cho Narberal như một người thầy.

Để sử dụng ma pháp thu thập tình báo cần chuẩn bị tốt mọi công tác phòng bị. Đây là điều cơ bản nhất.

Khi Ainz Ooal Gown PK, họ sẽ thu thập tất cả mọi tình báo về phe đối phương, và phát động đột kích bất ngờ để một hơi phân thắng bại. Đây là "Cuộc chiến kết thúc trước cả khi nó bắt đầu"theo lời chém đinh chặt sắt của Punitto Moe - một thành viên của Guild, người đưa ra các tài liệu chiến thuật cơ bản cho Guild, "Ai cũng có thể PK" ( Phỏng theo Ratatouille của Disney ).

Đó là lý do Ainz dạy cho Narberal những chiến lược cơ bản này. Nếu tương lai gặp phải những Player khác, họ cũng có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến.

" - Đó là tất cả. Ngoài ra còn cần sử dụng các kỹ năng đặc thù để cường hóa và phòng bị, nhưng đối kẻ địch lần này thì không cần thiết phải sử dụng điều đó. Vì đối phương sử dụng xác chết để thực hiện ma pháp công khai, nên hẳn chúng sẽ không nghĩ đến việc phải đối phó với một Magic Caster. Vậy nên, bắt đầu đi Narberal."

Narberal tung ra các cuộn giấy theo thứ tự và hô vang tên những ma pháp được niệm trên đó.

Ngọn lửa bùng lên từ những cuộn giấy, thiêu đốt nó trong vài giây và giải phóng các phép thuật được phong ấn bên trong.

Sau khi sử dụng hết các cuộn giấy, Narberal - được bảo vệ bởi rất nhiều các phép thuật phòng ngự kích hoạt cuộn「Locate Object」 「Xác định vị trí đối tượng」. Ngón tay cô chỉ vào một điểm trên bản đồ:

"Ở đây."

Vì không hiểu văn tự - Ainz buộc phải tìm kiếm trong trí nhớ của mình xem nơi đó ở đâu.

"...Nghĩa trang. Vậy không phải ở dưới cống ngầm thật."

Re-Lantier có thể coi là một căn cứ quân sự, nghĩa trang ở đây rất lớn và khó thấy ở nơi khác. Ma pháp chỉ vào chỗ sâu nhất trong nghĩa trang.

"Thì ra là vậy. Sử dụng「Clairvoyance」 「 Mắt thần 」và「Crystal Screen」「Màn hình pha lê 」để ta có thể nhìn thấy cảnh tượng bên đó."

Narberal kích hoạt thêm vài cuộn giấy, màn hình trôi lơ lửng giữa không khí xuất hiện, còn có vô số bóng người. Có điều động tác của bọn chúng vô cùng quỷ dị và cứng nhắc. Không chỉ có vậy, còn có vô số những thứ mà không phải là con người.

Đứng giữa chúng là một chàng trai trẻ. Cậu ta mặc đồ khác, nhưng Ainz không nhận nhầm.

"Xác định là chỗ này. Phụ cận còn có rất nhiều thẻ kim loại. và một lượng lớn Undead."

Xung quanh là một đám những Undead, tuy chỉ là Undead cấp thấp, song số lượng lại khá kinh người.

"... Kế hoạch của người là gì? Teleport và tiêu diệt chúng trong một bước? Hay sử dụng ma pháp bay để phát động tấn công ?"

"Đừng có ngớ ngẩn. Làm vậy vấn đề sẽ chỉ ở mức âm thầm giải quyết thôi."

Ainz giải thích cho Narberal bớt bối rối:

"Sử dụng một lượng lớn Undead như thế, đối phương nhất định muốn lợi dụng việc này để làm ra một việc vô cùng kinh thiên động địa. Nếu vậy cứu Nfirea và giải quyết dễ dàng việc này, danh tiếng của chúng ta mới có thể lan xa. Còn âm thầm xử lý thì việc nâng cao thanh danh là bất khả thi, chỉ có thể nhận được thù lao của Lizze mà thôi."

Mặc dù nói vậy, nhưng nếu tình hình không thể giải quyết sớm, có thể Nfirea sẽ chết. Cho dù là Ainz cũng không thể nào một lần triệu hồi và khống chế từng đó Undead, nên trong đó tất có thủ đoạn. Mà sinh mệnh của Nfirea có lẽ là mấu chốt.

Nếu như vậy, Ainz sẵn lòng hy sinh Nfirea để biết được bí mật trong đó.

Đối với Ainz mà nói, mục tiêu của cậu là làm cho Lăng mộ vĩ đại Nazarick thêm hùng mạnh. Nếu điều đó có thể thực hiện bằng cách hy sinh Nfirea, Ainz sẽ chỉ có một lựa chọn.

"Ta muốn thu thập thêm thông tin, nhưng xem ra thời gian chuẩn bị không đủ."

Ainz lầm bầm khi cậu bước đến lối vào phía trước, và hét lên khi cậu mở cánh cửa ra.

"Lizzie! Việc chuẩn bị đã được thực hiện xong. Chúng tôi sẽ hướng đến nghĩa trang! "

"Còn về chuyện hệ thống cống ngầm?"

Thanh âm từ đằng xa truyền tới, và Lizzie vội vàng chạy lại.

""Hệ thống cống ngầm chỉ là một trò giương đông kích tây của địch, địa điểm chân chính là nghĩa trang. Và chúng có hẳn một quân đoàn Undead lên tới hàng ngàn con."

"Cái gì!"

Đó chỉ là ước tính, khó mà có thể đếm được chính xác.

"Đừng ngạc nhiên, chúng tôi dự định sẽ đi thẳng đến chỗ mục tiêu. Vấn đề là tôi không thể bảo đảm quân đoàn Undead sẽ không tràn ra khỏi nghĩa trang. Hãy cố gắng nói với mọi người về việc này, yêu cầu họ hãy tiêu diệt những Undead lang thang ra khỏi nghĩa địa. Thông tin này thiếu bằng chứng, nhưng vì nó là một yêu cầu từ một người nổi tiếng như bà, mọi người sẽ sẵn lòng lắng nghe phải không? Nếu các Undead ra khỏi nghĩa trang mà không ai có sự chuẩn bị ... Mọi thứ sẽ rất tệ. "

Gương mặt Ainz dưới mũ giáp nở nụ cười.

Nếu sự huyên náo không xuất hiện, ta sẽ thấy phiền não. Song sự tình càng ồn ào, thì danh tiếng có được sau khi giải quyết vấn đề sẽ càng lớn. Ta cần chính là điều đó...

"Đó là tất cả tôi muốn nói. Thời gian là điều cốt yếu, vì vậy tôi phải đi ngay. "

"Cậu có cách để đánh bại quân đoàn Undead sao?"

Ainz lẳng lặng nhìn Lizzie và chỉ vào thanh cự kiếm trên lưng:

"Cách ở đây chứ đâu!"

Một phần bức tường của thành phố Eae Rantel được sử dụng để bao quanh một khu vực rộng lớn, chiếm tới một phần tư quận Tây. Nó là nghĩa trang chung của Eae Rantel. Dù những thành phố khác đều có nghĩa trang, song quy mô không thể sánh bằng.

Nó dùng để ngăn chặn lũ Undead hồi sinh.

Vẫn còn nhiều ẩn số về nguyên nhân gia tăng của bọn Undead, nhưng ở tại nơi mà sự sống gần kề cái chết, những thứ thối nát vẫn luôn xuất hiện.

Những kẻ bị giết, chết oan mà không ai nhớ đến thường có xác suất biến thành Undead cao hơn những cái chết bình thường. Bởi vậy Undead hồi sinh ở chiến trường hay những nơi hoang tàn rất phổ biến.

Mà Eae Rantel lại gần với chiến trường của hai quốc gia

Nên nghĩa trang khổng lồ này được sinh ra để tưởng nhớ cùng vinh danh người chết cũng là để ngăn chặn sự hồi sinh của Undead.

Về phần này, chính sách của Đế Quốc láng giềng cũng tương tự - họ cùng thỏa thuận một hiệp định tôn vinh những kẻ cả chết - dù lúc nào cũng có chiến tranh, nhưng cả hai bên vẫn đồng quan điểm cho rằng Undead là kẻ thù chung.

Bên cạnh đó, lũ Undead còn một vấn đề. Nếu bỏ mặc chúng mà không quan tâm, chắc chắn sẽ có những Undead mạnh hơn sẽ được sinh ra. Bởi vậy mỗi đêm đều có Mạo hiểm giả cùng Vệ Binh tuần tra ở các nghĩa trang và tiêu diệt Undead khi chúng còn yếu ớt.

Bức tường bao quanh nghĩa trang là vòng ngăn cách giữa kẻ sống và người chết. Dù chỉ cao đến 4m, không thể so sánh được với tường thành, nhưng cũng vừa đủ để người ta có thể đi lại bên trên. Cánh cổng cũng tương đối bền chắc, rất khó có khả năng bị công phá dễ dàng.

Tất cả được tạo ra để có thể phòng vệ những cuộc tấn công của lũ Undead bên trong nghĩa trang.

Cánh cửa hai bên đều có cầu thang, cùng một đài quan sát. Từng tốp năm người ngáp dài khi thay phiên nhau giám sát.

Nghĩa trang được chiếu sáng nhờ một cột đèn cường hóa bởi ma pháp「Continual Light」[Ánh sáng vĩnh hằng], tuy đã vào đêm nhưng vẫn có ánh sáng lập lòe soi rọi. Nhưng vẫn có nhiều chỗ tối tăm, những nơi bia mộ che khuất lại càng khó nhìn đến.

Một gã Vệ Binh cầm giáo trên tay nhìn qua nghĩa trang, vừa ngáp vừa nói với đồng bạn:

"Đêm nay yên tĩnh quá."

"Đúng thật, Năm bộ xương khô? So với tỉ lệ lúc trước thật không là gì."

"Hừm, có thể là do Lục Thần triệu hồi linh hồn của những kẻ đã chết chưa biết chừng? Nếu vậy thì tốt quá."

Những Vệ Binh khác bị hấp dẫn bởi chủ đề này liền tham gia:

"Tôi thấy lũ Xương khô và Zombie dễ xử lý nhất. Nhưng đâm lũ xương khô bằng giáo ư? Chuyện đùa."

"Tôi nghĩ rằng Quỷ thi) là khó xử lý nhất."

"Tôi thì nghĩ là Rết Xương. Nếu lần đó không có Mạo hiểm giả tuần tra thì tôi đã chết rồi".

" Rết Xương?.Tôi nghe nói rằng nếu để một Unded yếu sống quá lâu, Undead mạnh sẽ được sinh ra. Nếu giết sạch lũ yếu ớt trước khi nó mạnh hơn thì đã không khó đối phó như vậy."

"Đúng thế. Hoàn toàn đúng. Tuần trước khi tuần tra nghĩa trang, tiểu đội mới đã bị đội trưởng của chúng ta trách mắng một trận. Dù chai rượu để xin lỗi rất tuyệt nhưng tôi không muốn gặp lại chuyện đó một lần nào nữa."

"Có điều.. nghĩ mà xem. Hiện giờ lũ Undead không hề xuất hiện khiến tôi thấy có cái gì đó không ổn."

"...Lý do?"

"Well, nó giống như chúng ta đã bỏ qua điều gì đó ấy."

""Cậu nghĩ quá nhiều rồi, bình thường Undead rất ít xuất hiện. Tôi nghe nói Undead chỉ thường xuyên hồi sinh khi chôn những kẻ chết trong chiến tranh Đế Quốc. Hiện tại không còn chiến tranh nên chuyện cũng khác, đúng chứ?"

Các vệ binh gật đầu đồng tình với giả thuyết này. Ngay cả các ngôi làng thường xuyên có người mai táng cũng không nghe nói chuyện Undead xuất hiện.

"... Nếu như vậy, tình hình ở vùng bình nguyên Kaze hẳn đã vượt tầm kiểm soát rồi."

"Yup, nghe đồn ở đó còn có một Undead vô cùng mạnh đấy?"

Vùng bình nguyên là chiến trường giữa Đế Quốc và Vương Quốc. Nơi đó cũng nổi tiếng với chuyện thường xuyên xuất hiện Undead lang thang. Các Mạo hiểm giả được thuê bởi Vương Quốc thường kết hợp với các Hiệp Sĩ Đế Quốc càn quét Undead. Thậm chí việc này quan trọng đến nỗi buộc Đế Quốc và Vương quốc phải cùng lập lên một trị trấn nhỏ.

"Tôi nghe..."

Người Vệ Binh đang bắt đầu nói đột ngột dừng lại.

Đối với sự bất an đột ngột, một gã Vệ Binh khác mở miệng:

"Này . đừng──"

"Im nào!"

Gã Vệ Binh vừa ngừng nói nhìn sâu vào nghĩa trang, giống như nhìn xuyên qua bóng tối. Hành động đó cũng kéo những người khác nhìn theo.

"... Anh có nghe thấy không?"

"Cậu vừa tưởng tượng ra cái gì à?"

"Tôi không nghe thấy bất cứ gì... Nhưng tôi ngửi thấy mùi đất.. Gần đây chúng ta đâu có đào ngôi mộ nào? Cái mùi đó giống như thể..."

"Đừng đùa thế."

"... Huh? Ah, này! Nhìn qua bên kia! "

Một Vệ Binh chỉ về một phía nghĩa trang.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một chỗ.

Hai vệ binh chạy như điên về phía cánh cổng. Họ thở gấp và mở to đôi mắt đỏ ngầu, tóc trên trán bết đầy mồ hôi.

Khung cảnh này làm cho những người vệ binh cảm thấy có điều không đúng.

Nhóm Vệ Binh tuần tra trong nghĩa trang luôn có mười người. Nhưng sao giờ chỉ còn hai? Thậm chí vũ khí của họ cũng biến mất, họ chỉ chạy, như là đang chạy cho cuộc sống của mình.

"Nhanh lên, mở cổng! Nhanh mở cổng ra! "

Nhìn cái cách cả hai ở trước cửa liều mình la hét, những Vệ Binh chạy xuống thang rồi mở cổng môt cách vội vàng.

Hai tên vệ binh thoăn thoắt chui tọt vào mà không chờ cổng mở hẳn.

"Chuyện gì..."

Rời khỏi nghĩa trang - hai gã Vệ Binh sắc mặt tái nhợt cắt ngang câu hỏi, hét to trong hơi thở dốc:

"Nhanh lên, đóng cửa! Nhanh lên! "

Hành động dị thường của họ khiến những Vệ Binh khác đều sởn gai ốc, họ hợp lực đóng lại cánh cửa rồi chốt chặt.

"Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu? "

Nghe câu hỏi này, 2 gã Vệ Binh ngẩng đầu, dấu hiệu của cái sợ cùng cơn sốc in đậm trên gương mặt họ.

"Họ, họ bị Undead ăn sạch rồi!"

Nghe cái tin tám đồng bạn bị giết, những Vệ Binh nhìn Đội trưởng của họ. Người đang hạ lệnh:

"... Này, một người lên nhìn xem!"

Một Vệ Binh vội vàng đi lên cầu thang, nhưng chỉ đi được một nửa chặng đã dừng lại.

"Sao vây ? Làm sao vậy!"

Gã Vệ Binh run rẩy không ngừng hét lên :

"Undead! Một quân đoàn Undead! "

Họ căng tai lắng nghe, âm thanh giống như tiếng của hàng vạn con ngựa giẫm đạp từ bên kia truyền đến. Không chỉ người Vệ Binh, tất cả những Vệ Binh khác đều chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Một lượng lớn Undead đang tiến về phía cánh cổng.

"Số lượng này là sao ..."

"Một trăm, hai trăm... Phải là hàng ngàn ..."

Có vô số Undead tụ tập tại những vùng ánh sáng không truyền đến, thật khó mà đếm được khó lượng chính xác.

Mang theo mùi hôi thối cùng mục nát - lũ Undead như đám mây đen không ngừng tiến đến cánh cổng.

Không chỉ có Zombie hay Skeletons, còn có vô số những Undead mạnh mẽ như Ghouls, Devourers, Wights, Bloaters, Carrion Crawlers vvv.... [Các loại Undead ...]

Những Vệ Binh run lên sợ hãi.

Nhờ có bức tường vây quanh, chỉ cần tường vây không bị đột phá, lũ Undead cũng không thể tấn công những người dân thường. Nhưng cho dù họ có huy động tất cả Vệ Binh, thì cũng không chắc có thể ngăn trở được cả một quân đoàn Undead. Những lính canh này chỉ là những nông dân mang theo vài trang bị phòng vệ, họ không đủ tự tin có thể tiêu diệt cơn bão táp này.

Không chỉ vậy, một số Undead thậm chí có thể biến những người chúng giết thành Undead. Nếu mọi thứ xấu đi, các Vệ Binh có thể biến thành một Undead và quay sang tấn công chiến hữu của mình. Dù hiện không có con Undead biết bay nào, nhưng nếu không sớm càn quét, sớm muộn lũ Undead bay cũng sẽ xuất hiện. Dự cảm này khiến các Vệ Binh đều cảm thấy một áp lực khủng bố.

── Lũ Undead như làn sóng triều dội vào những bức tường.

Bang bang─

Đám Undead kém thông minh, nhưng chúng không hề đau đớn, mà chỉ hợp sức đập phá cánh cửa. Chúng biết, chỉ cần phá vỡ cánh cửa, chúng có thể thoải mái hưởng thụ đám người sống.

Bang bang──

Những tiếng đập cửa, những tiếng cọt kẹt cuốn theo lực đẩy và những tiếng rên rỉ của Undead liên tục phát ra.

Lũ Undead tiếp tục lao vào như xe đứt phanh mà không quan tâm đến việc bản thân có bị dập nát hay không, chúng coi thân mình là vũ khí công thành.

Các vệ binh chứng kiến cảnh tượng này, sau lưng nhiều người ướt đẫm cả mồ hôi lạnh.

"Nhanh lên! Gõ chuông đi! Gọi tiếp viện. Hai người các ngươi chạy đi báo tình trạng này với các cổng khác ngay lập tức"

Sau khi tự trấn tĩnh mình, người đội trưởng ra lệnh.

"Những người còn lại dùng giáo tấn cống những Undead tới gần cánh cổng!"

Nghe được mệnh lệnh từ đội trưởng những người Vệ Binh lập tức nhớ lại nhiệm vụ của mình. Họ mạnh mẽ đâm giáo xuống lũ Undead bên dưới. Quân đoàn Undead đông đến nỗi tùy tiện đâm ra cũng trúng dễ dàng

Đâm, rút ra, lại đâm thêm lần nữa.

Máu đen và mùi hôi thối dày đặc gây tê mũi các lính canh - nhưng họ không dừng lại mà vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại hành động của mình như một công nhân nhà máy. Một số Undead ngã xuống liền bị những Undead phía sau dẫm lên.

Lũ Undead không có trí thông minh, cho nên chúng không thể chống lại công kích từ những mũi giáo. Song chính điều này lại khiến những Vệ Binh mất dần ý thức cảnh giác.

Như thể phút giây này đã được sắp đặt trước ──

"Wahh!"

Tiếng la thét thảm thiết vang lên, những người lính nhìn về phía tiếng kêu, họ thấy một gã Vệ Binh bị cuốn quanh bởi một cái gì đó ngoằn nghèo không ngừng mấp máy.

Đó là 1 thứ bóng loáng trông rất mịn và có màu hồng -- một đoạn ruột.

Ở đầu đoạn ruột là một con undead trong giống một quả trứng. Có một cái lỗ thủng trên cơ thể của nó, lộ ra rất nhiều nội tạng của con người đang không ngừng loay ngoay như lũ kí sinh.

Đó là một loại Undead được gọi là Viscera Egg.

Người vệ binh đó bị đoạn ruột kéo theo.

"Yahh!"

Trước khi những người khác có thể cứu anh ta, người Vệ Binh rơi xuống phát ra một tiếng thét──

"Cứu! Cứu tôi! Ah, Yahh── "

--Tiếng hét lại vang lên. Từng tên lính canh chứng kiến cảnh kẻ xấu số bị nuốt sống bởi lũ Undead.

Mặc dù đã có giáp bảo vệ toàn thân, anh ta vẫn cố đưa tay lên mặt để tự bảo vệ mình trong khoảnh khắc tàn bạo ấy. Nhưng từng phần, ngón tay, ngón chân, mặt, toàn bộ đều bị gặm sạch nhanh chóng.

"Rút lui! Lui lại sau tường!"

Nhìn thấy Viscera Egg tiếp tục loay hoay tìm kiếm mục tiêu, đội trưởng lên tiếng rút lui.

Tất cả các vệ binh vội vã xuống cầu thang ,âm thanh undead đập cửa trở nên vang dội, tiếng cọt kẹt của cánh cổng càng rõ ràng hơn.

Nỗi thất vọng bắt đầu mãnh liệt. Cơ hội quân tiếp viện đến trước khi một Undead mạnh xuất hiện thực sự quá thấp. Khi cánh cổng bật mở, làn sóng của cái chết sẽ âp đến, cuốn trôi không biết bao sinh mạng.

Ngay khi những người Vệ Binh đều cảm thấy bị rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, tiếng âm thanh kim loại bỗng vang lên đánh thức họ.

Theo phản xạ, tất cả mọi người đều quay về nơi phát ra âm thanh.

Trước mắt họ là một chiến sĩ mặc giáp toàn thân màu đen, cưỡi một con ma thú có đôi mắt đen đầy trí tuệ. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, tách biệt hẳn với xung quanh.

"Này! Ở đây rất nguy hiểm! Đi nhanh đi!"

Nói xong, gã Vệ Binh nhìn thấy thẻ kim loại trước ngực của Chiến binh đó.

Là Mạo hiểm giả!

Nhưng nháy mắt hy vọng của họ bị dập tắt khi phát hiện chỉ là hạng Copper. Mạo hiểm giả cấp thấp như vậy không thể nào đủ khả năng để giải quyết tình trạng nguy cấp này. Sự thất vọng lại phủ lên đôi mắt họ.

Thân thủ của người chiến binh vô cùng nhanh nhẹn, anh ta nhảy xuống từ con ma thú mà không chút gượng ép.

"Ngươi nghe gì không? Rời khỏi đây mau!"

"Narberal, thanh kiếm của ta."

Giọng nói của người Chiến Binh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dù trong tiếng tạp âm của lũ Undead nó vẫn rõ ràng đến bất ngờ. Người con gái đi đến bên cạnh, hai tay đưa lên thanh cự kiếm.

"Các ngươi lui về phía sau đi, có vẻ rất nguy hiểm đấy?!"

Nghe lời cảnh báo của người Chiến Binh, những Vệ Binh quay người và nhìn thấy cảnh tượng diệt vong trước mắt.

Một con Undead khổng lồ cao hơn cả 4m tường.

Đó là một tập hợp từ vô số Undead hình thành, tạo ra một thi thể khổng lồ.

"Wahhhh──"

Cả đám Vệ Binh thét lên trong cơn hoảng loạn và toan bỏ chạy Nhưng họ cũng ngạc nhiên không kém với một cảnh tượng khác.

Chiến binh mặc giáp đen kia giơ kiếm của mình lên và chuẩn bị ném nó đi như một mũi giáo.

Hắn ta định làm cái quái gì vậy?

Nghi vấn này ngay lập tức tan thành mây khói.

Chiến Binh ném thanh kiếm ra với một tốc độ không thể tin được. Các Vê Binh dõi theo nơi thanh kiếm bay tới và nhìn thấy một cái gì đó thậm chí còn khó tin hơn.

Gã khổng lồ tập hợp từ vô số Udead, con quái vật Undead mà dường như không thể đánh bại đang lảo đảo, như thể vừa nhận một đòn trực diện từ một kẻ mạnh hơn. Sau đó nó ngã xuống, tiếng âm thanh ầm ầm nổ vang, như lời chứng tỏ kẻ khổng lồ đã thực sự bị đánh ngã.

"-Lũ Undead đang tới."

Người Chiến binh bóng tối ấy nói, tay còn lại rút ra một thanh cự kiếm khác trên lưng rồi và sải bước về phía trước:

"Mở cổng."

Những Vệ Binh không thể hiểu điều hắn nói ngay lập tức, phải chớp mắt nhiều lần, họ mới hiểu được ý muốn của Chiến Binh:

"Không, đừng nói vớ vẩn! Còn một quân đoàn Undead ở phía bên kia cánh cổng! "

"Rồi sao? Cái đó cùng ta - Momon có quan hệ gì?"

Đối mặt với sự tự tin tuyệt đối của Chiến binh bóng tối kia, những Vệ Binh bị choáng váng đến mức không tả được.

"... Được rồi, nếu các người không chịu mở cổng, tôi sẽ tự qua."

Chiến binh đó bắt đầu chạy nhanh, hắn nhảy lên khỏi mặt đất rồi biến mất sau bức tường. Không sai, hắn vô cùng thoải mái lướt qua bốn mét tường bao, dù cho toàn thân đang mặc một bộ giáp.

Qủa thực là một cảnh tượng như ảo giác.

Các Vệ binh không thể tin nổi điều vừa diễn ra, họ cứng họng, nhìn vào nơi người chiến sĩ vừa đứng.

Cô gái bị bỏ lại phía sau cũng nhẹ nhàng bay lên không trung, nhưng khi chuẩn bị vượt qua bức tường, thì bị một tiếng kêu ngăn lại:

"Xin đợi một chút. Xin mang kẻ hèn này cùng đi

Giọng nói trang nghiêm này đến từ con ma thú mạnh mẽ người Chiến Binh vừa cưỡi - hệt như vẻ ngoài của nó.

Cô gái hơi cau mày - nhưng điều đó không đủ để làm lu mờ nét duyên dáng của cô nàng - và trả lời: -

"...Trèo lên cầu thang đằng kia. Ngươi sẽ không bị gãy chân nếu nhảy từ đằng đó chứ? "

"Tất nhiên rồi! Hiền Vương muốn nhanh chóng được ở bên chủ nhân! Chờ tôi với, chủ nhân! "

Con mãnh thú to lớn đó nhanh chóng chạy qua số Vệ binh rồi leo lên cầu thang và nhảy xuống.

Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng.

Giống như một con bão vừa quét qua, họ sững sờ đứng tại chỗ không biết bao nhiêu lâu. Mãi đến khi phục hồi lại tinh thần, một gã Vệ Binh hỏi bằng giọng run rẩy:

"Này ... Anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?"

"Âm thanh của Undead."

Ngay cả khi họ yên lặng lắng nghe, song cũng không có kết quả. Mọi âm thanh đều biến mất, sự yên tĩnh quỷ dị lúc ban đầu đã khôi phục.

Người Vệ Binh sợ hãi rùng mình lẩm bẩm:

"Này, mọi người tin được sao? Chiến binh đó ... khi đối mặt với một đống Undead, hắn dễ dàng chém bay bọn chúng... và tiến về phía trước mà không hề hấn gì. "

Các vệ binh cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Những tiếng ồn lắng xuống vì bọn Undead đuổi theo mục tiêu mới. Còn cho đến bây giờ vẫn chưa có âm thanh có lẽ chúng vẫn còn chiến đấu và chưa thể thoát ly.

Ý tưởng khó tin đó khiến đám Vệ BInh tò mò leo lên bức tường. Cảnh tượng trước mắt buộc các Vệ Binh hoài nghi hai mắt của chính mình, họ không thể ngừng rên rỉ:

"Chuyện này ... Gã Chiến Binh kia ... Hắn ta là ai ..."

Họ có thể thấy vô số xác Undead nằm trên mặt đất. Các xác chết chất đống lên như một ngọn đồi, toàn bộ nghĩa trang như được lấp đầy bởi thi thể. Miễn cưỡng còn một số Undead còn sự sống yếu ớt nhưng chúng đều không thể di chuyển và chắc chắn cũng mất đi năng lực chiến đấu.

Mùi hôi thối thoang thoảng giống như mong muốn được gió mang tới, từ nơi xa xa có thể nghe được âm thanh chiến đấu.

"... Không thể nào ... Họ còn đang chiến đấu? Họ đã giết rất nhiều Undead rồi mà! Thật không thể tin được...! "

"Gã Chiến Binh đó rốt cuộc là ai?!"

"... Tôi nghĩ rằng hắn tự gọi mình là Momon ... Là một Mạo hiểm giả cấp Copper với các kỹ năng như vậy thật kinh khủng, chuyện này không thể tin được. Hắn ta chắc chắn phải là huyền thoại cấp Adamantium !? "

Người nào đó thốt lên khe khẽ khiến mọi người đều gật đầu đồng ý, cái thân thủ cùng kỹ năng tuyệt đối không thể là một mạo hiểm giả Copper.

Hắn chắc chắn phải là kẻ sở hữu của thứ hạng cao nhất - một anh hùng.

Không có khả năng nào khác.

"Chúng ta ... có lẽ đã nhìn thấy một nhân vật huyền thoại ... chiến binh bóng tối... không, một anh hùng bóng tối ..."

Tất cả mọi người đều tán thành điều đó.

Chỉ cần tay phải vừa cử động thì có một cái xác bay ra ngoài, tay trai cử động thì cái xác bị cắt làm hai.

Cơn lốc chém giết của Ainz cuối cùng cũng dừng lại.

"Lũ phiền phức."

Hai tay Ainz cầm thanh cự kiếm được tạo ra từ ma pháp một lần nữa, cậu đưa mắt nhìn lũ Undead xung quanh với cái nhìn khó chịu, thanh kiếm chỉ thẳng hướng bọn chúng.

Lũ Undead như bị náo động, cố gắng tránh xa khỏi câu. Bọn chúng vốn không biết sợ la gì lại dường như cảm thấy sự đáng sợ đến từ Ainz.

"... Kẻ hèn mọn này thực sự xin lỗi vì hành động của mình."

Giọng nói này đến từ phía trên Ainz truyền đến. "Hiền vương Rừng xanh" lơ lửng trên không trung, tay chân dang ra, chòm râu vô lực rũ xuống, nó có vẻ chán nản.

Đáp lại không phải là Ainz.

''Ngươi... an phận một chút đi. Nhích tới nhích lui vậy rất khó mang theo.''

Giọng của Narberal phát ra từ phía dưới bụng của Hiền vương. Bởi vì "Hiền vương Rừng xanh" không có khả năng bay, buộc Narberal đã kích hoạt phép thuật bay phải mang theo nó, một nửa cơ thể của cô bị ép vào phần bụng mềm của Hiền vương.

"Thật sự xin lỗi ..."

Tuy khuyết thiếu chỉ số thông minh, nhưng lũ Undead cấp thấp không tỏ ra thù địch với sự xuất hiện đột ngột của Ainz. Có Lẽ bởi chúng rất nhạy cảm với "Sự sống" nên chúng có thể cảm thấy Ainz là đồng loại.

Nhưng chúng không bỏ qua sự xuất hiện của Hiền vương vì nó là 1 sinh vật sống. Kết quả khiến Ainz bị kéo vào cuộc chiến hỗn loạn này. "Hiền Vương" cũng bị thương không nhẹ nên Narberal đành cõng theo Hiền Vương bằng phép thuật bay của cô để tránh đám Undead chạm vào nó.

Khi Ainz bước một bước tới, lũ Undead lại lùi lại một bước. Khoảng cách của họ vẫn cứ giữ nguyên trong vòng vây .

Lấy Ainz làm trung tâm của vòng tròn, mỗi khi cậu di chuyển vòng tròn cũng di động theo tốc độ của cậu. Lũ Undead cố gắng tìm cơ hội tấn công, nhưng chỉ cần đứng về phía trước đều sẽ bị Ainz tiêu diệt trong một cú đánh. Bởi vậy lũ Undead chỉ dám bao vây Ainz chứ không dám có hành động nào khác

Dù ngu ngốc, nhưng vô số lần bị tiêu diệt mỗi khi tiếp cận điều khiến lũ Undead nhận ra bài học và phối hợp với nhau.

"Chuyện này sẽ lâm vào bế tắc mất."

Đối diện với lũ Undead khổng lồ, Ainz không khỏi oán giận.

Nếu Ainz đánh nghiêm túc, đoàn Undead này không phải là vấn đề. Nhưng nếu đột phá quá mạnh mẽ, lũ Undead sẽ chạy trốn tứ phía và đám Vệ Binh ở phụ cận sẽ trở thành mồi ngon cho chúng. Mà như vậy đồng nghĩa với khả năng cậu sẽ mất đi những nhân chứng người sẽ khẳng định Ainz "là Mạo hiểm giả duy nhất giải quyết được sự kiên này", chuyện như vậy đồng nghĩa với thất bại. Vậy nên cậu mới buộc phải thu hút sự chú ý của lũ Undead và dẫn dắt chúng tránh xa khỏi đám Vệ Binh.

Nhưng chuyện này khiến cho mọi thứ trở nên thật chậm chạp.

Có vẻ Narberal hiểu lầm lời nói của Ainz:

"Xin ngài hãy gọi viện binh từ Nazarick. Chỉ cần thêm viện quân, trong nháy mắt cái nghĩa trang cặn bã dám đối kháng với Ainz-sama sẽ bị tiêu diệt."

"... Đừng có nói lời ngu ngốc như thế. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần về mục đích đến thành phố này rồi?. "

"Nhưng Ainz-sama, nếu người chỉ muốn có được danh vọng, chẳng phải đợi Undead phá cổng thành , và xuất hiện khi có rất nhiều nạn nhân sẽ tốt hơn sao?''

"Ta đã cân nhắc về chuyện đó. Nếu chúng ta có nhiều thông tin hơn như mục tiêu của đối phương hay sức chiến đấu của thành phố này, chúng ta có thể làm vậy. Nhưng vì thiếu thông tin , chúng ta cần tránh mất thế chủ động. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính của đối phương, thì sẽ không ổn chút nào. Và dựa theo quan sát của ta, những đội khác có thể tới đây và cướp mất vinh quang."

"Thì ra là vậy...Ainz-sama thật sáng suốt. Xem xét ở mọi góc độ, thật không hổ là đấng chí cao vô thượng, một lần nữa làm thuộc hạ bội phục sát đất. Có điều ...... Rất mong ngài có thể chỉ bảo cho kẻ tối dạ này tại sao ngài không sử dụng Eight-legged Spiderblade Assassins (Sát thủ Nhện đao 8 chân) hay Shadowdemons (Quỷ bóng ma) âm thầm tới đây thám thính trước khi hành động, như vậy chẳng phải cũng có thể tranh thủ thời điểm hành động tốt hơn?"

Ainz lặng lẽ nhìn Narberal đang lơ lửng trên không.

Không khí cứ lẳng lặng trôi. Nhận thấy có sơ hở, một số Undead lao tới và bị chém bay chỉ với một nhát kiếm.

"... Nếu, nếu phải dạy cho ngươi tất cả mọi thứ thế này, thì làm sao ngươi có thể tiến bộ? Hãy tự suy nghĩ về nó đi. "

"Vâng! Thuộc hạ vô cùng xin lỗi. "

Nội tâm Ainz có hơi chút dao động, cậu hơi quay đầu lại để ước lượng khoảng cách đến cánh cổng, tự hỏi liệu các vệ binh có thể nhìn thấy cậu hay không.

"Chuyện đó không vấn đề gì, nhưng thời gian quá gấp gáp. Để mở đường, ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình. "

Ainz kích hoạt kỹ năng của cậu.

「Create mid-tier undead, Jack the Ripper」(Tạo undead cấp trung - Sát thủ Jack)

. 「Create mid-tier undead, Corpse Collector」.(Tạo undead cấp trung - Thợ nhặt xác)

Hai Undead xuất hiện sau khi Ainz kích hoạt kỹ năng của mình.

Một trong hai Undead là 1 tên đeo mặt nạ với một khuôn mặt tươi cười và mang một chiếc áo khoác. Phần nửa dưới các ngón tay của hắn là những lưỡi dao giải phẫu sắc bén.

Tên Undead còn lại có hình dạng khá vạm vỡ nhưng rất nhiều mụn mủ trên khắp cơ thể, ẩn hiện bên dưới sự bao bọc của những băng vải đã ố vàng, mặt trên cạo sạch vòng qua những móc sắt, lồng vào đó là những chiêc sọ khóa phát ra tiếng kêu rên rỉ.

Hai Undead tuân theo mệnh lệnh của Ainz và khởi động tấn công lũ Undead chỉ định. Mặc dù chỉ có hai, nhưng chúng có đủ sức mạnh để nắm giữ ưu thế tuyệt đối.

Trong khi Jack the Ripper chặt chân tay của Undead bằng dao giải phẫu và Corpse Collector xé đầu của Undead bằng những sợi xích, Ainz tiếp tục sử dụng kỹ năng của mình.

"Cùng nhau giải quyết một lúc đi."

「Create low-tier undead, Wraith」(Tạo undead cấp thấp, Bóng ma). 「Create low-tier undead, Skull Vulture」(Tạo undead cấp thấp, Kền kền xương khô).

Sau khi triệu hồi, cậu ra lệnh cho chúng :

"Nếu có bất kì cái gì đi vào nghĩa trang, đuổi chúng ra. Tốt hơn là giết sạch mọi Mạo hiểm giả xuất hiện, nhưng đừng đụng tới lũ Vệ Binh."

Cơ thể của Wraith như cái bóng tan biến vào không gian, còn Skull Vulture cũng tung đôi cánh bằng xương của mình và bay lên không trung. Khi đã chuẩn bị xong, Ainz mỉm cười.

Phái Undead cấp thấp vốn là dụng ý của cậu, cậu muốn đề phòng những Mạo hiểm giả chủ mưu dùng ma thuật bay để cướp lấy vinh quang lần này.

"Ta đi thôi."

Hai tên Undead được gọi ra đã thể hiện tốt khả năng của chúng, khiến Ainz chỉ việc giết một vài Undead lác đác còn lại.

Mang theo Narberal, Ainz đi tới nơi sâu nhất trong nghĩa trang - ngôi đền. Cậu nhìn thấy một nhóm người đáng ngờ đứng thành vòng tròn trước ngôi đền, giống như đang tiến hành một loại nghi thức gì đó.

Toàn bộ cơ thể họ được bao phủ bằng những chiếc áo choàng nhuộm đen thô ráp và không đồng nhất. Họ sử dụng một miếng vải hình tam giác che kín cả gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt mù mờ. Trên tay là những chiếc pháp trượng bằng gỗ khắc đầy hoa văn kỳ quái.

Tuy dáng người khá thấp bé, nhưng xem xét về mặt cơ thể thì có vẻ tất cả đều là nam giới.

Chỉ có kẻ đứng giữa vòng tròn để lộ ra khuôn mặt - giống hệt một Undead - quần áo của ông ta trông rất khí phái. Người đàn ông đó cầm 1 viên hắc thạch trên tay và trông rất tập trung.

Những lời thì thầm của họ được gió truyền vào tai Ainz. Âm thanh lúc cao lúc thấp tương đối đều, nghe như là một lời cầu nguyện , nhưng cảm giác như không phải là cầu nguyện trang nghiêm tới những người đã khuất, mà tương đối giống 1 nghi thức ác quỷ phỉ báng kẻ đã chết.

"Chúng ta có nên đánh lén chúng không thưa ngài?"

Narberal nói khẽ vào tai Ainz, nhưng cậu lắc đầu và nói:

"Vô ích thôi. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi"

Không có khả năng tự ẩn thân, Ainz đường hoàng bước về phía họ. Cậu cố gắng tránh ánh sang từ nghĩa trang khi di chuyển, nhưng đối phương có thể nhìn thấy rõ ràng như ban ngày nếu chúng sử dụng "Night Vision". Hơn nữa theo kinh nghiệm của Ainz, các Summoner [Triệu hồi sư] và những con quái vật được triệu hồi có một liên kết thần giao cách cảm. Nếu giết chết nhiều Undead như vậy, hẳn đối phương đã nhận ra sự hiện diện của Ainz.

Trên thực tế, một số người trong số họ đã bắt đầu chăm chú nhìn về phía nhóm của Ainz.

Bọn họ không tấn công, có lẽ là muốn nói điều gì đó.Ainz suy đoán như vậy khi tiến tới bọn họ.

Khi nhóm của Ainz bước vào vùng sáng, đám người nghi ngờ trong chốc lát, một trong số đó nói với người đàn ông ở giữa "Khajit-sama, chúng đến rồi."

(Tốt lắm, tên đó chắc hẳn là một kẻ ngu... Không, có lẽ hắn ta chỉ giả vờ như vậy thôi. Để xem chúng định nói gì .)

"Chà, thật là một đêm tuyệt đẹp. Ngươi không thấy lãng phí khi mất thời gian vào cái nghi lễ nhàm chán này sao"

"Hừ... Có thích hợp không là do ta quyết định. Nói đi, ngươi là ai? Làm thế nào ngươi có thể vượt qua số Undead kia mà đến đây?"

Người đàn ông ở giữa - Nếu không nói dối thì chắc tên thật là Kajit - kẻ có địa vị cao nhất thay mặt tất cả hỏi Ainz.

"Ta là một Mạo hiểm giả nhận ủy thác, đang tìm kiếm một thiếu niên bị mất tích... Không cần nói ngươi cũng biết, đúng không?"

Nhóm người kia rất kinh ngạc, khiến Ainz càng khẳng định hơn dự đoán của mình - trong lũ này không có ai vô tội.

Ainz nhìn từ dưới mũ sắt của mình về phía Kajit, ông ta quét nhìn xung quanh rồi cười:

" Chỉ có các người sao? Số còn lại đâu?"

(Này, này, hỏi như vậy là sao? Ông ta hẳn là tin có phục binh... nhưng cũng cần phải dùng não một chút chứ. Không thấy ta giống quân cảm tử sao? )

Ainz nhún nhẹ vai và trả lời:

"Chỉ có bọn ta thôi. Bọn ta đã lợi dụng phép thuật bay để đi vào nơi này "

"Nói láo, chuyện đó không có khả năng."

Ainz cảm thấy có ẩn ý đằng sau lời nói đày tự tin của Kajit , vì vậy cậu hỏi ngược lại:

"Tin hay không tùy ngươi, trở lại chuyện chính, chỉ cần các ngươi thả thiếu niên kia bình an trở về, ta sẽ tha chết cho các ngươi, được chứ? Kajit."

Kajit trừng mắt với tên môn đồ đã gọi ra tên riêng của ông ta:

"... Vậy tên của ngươi là gì?"

"Trước đó ta muốn hỏi một chuyện. Ngoài các ngươi ra thì còn có ai khác không?"

Kajit nhìn Ainz bằng đôi mắt lạnh băng:

"Chỉ có chúng ta..."

"...Chỉ có các ngươi, không thể đúng không? Phải có một kẻ sử dụng những vũ khí sắc nhọn đó...là định ám sát? Hay bỏ trốn vì sợ rồi?"

"Ohh~ Ngươi đã kiểm tra các xác chết sao ~ Thật ấn tượng ~"

Giọng của một người phụ nữ từ trong ngôi đền truyền ra.

Một người phụ nữ chậm rãi xuất hiện, mỗi bước đi đều truyền tới tiếng va chạm răng rắc của kim loại.

"Ngươi..."

"Ara~ Chúng ta bị lộ mất rồi ~ Thật vô nghĩa khi phải trốn tránh mà ~ Nói lại thì ~ cũng tại người ta không biết dùng [Conceal Life] nên mới phải trốn đi đó ~ "

Người phụ nữ nở nụ cười, cắt đứt câu nói lạnh lẽo của Kajit.

Xem ra khả năng Nfirea là con tin rất thấp - thậm chí có thể đã chết, khi Ainz chậm rãi nghĩ về điều đó, người phụ nữ quay sang hắn:

"Ta có thể biết tên ngươi không? Ah, ta là Clementine. Hân hạnh được gặp ngươi."

"...Tuy vô dụng, nhưng ta sẵn lòng đáp ứng ngươi. Tên ta là Momon."

"Sao ta chưa nghe gì về cái tên này nhỉ... ngươi thì sao?"

"Ta cũng vậy ~ ta đã tập hợp thông tin về tất cả Mạo hiểm giả cao cấp trong thành phố này rồi mà, nhưng đâu có ai tên Momon nhỉ? Sao các ngươi lại biết nơi này ~ Rõ ràng chứng cứ chỉ về cống ngầm đó chứ ~ "

"Câu trả lời của ta nằm dưới lớp áo choàng của ngươi. Sao không cho ta xem một chút."

"Wahh ~ Biến thái ~ Háo sắc ~~~~ "

Dứt lời, gương mặt của người phụ nữ Clementine trở nên vặn vẹo. Nụ cười trên miệng mở rộng đến mang tai:

" Đùa thôi ~~~ Ý ngươi là cái này hả ? ~ "

Clementine cởi áo choàng, để lộ ra một bộ áo giáp vảy màu sặc sỡ. Nhưng thị lực tuyệt vời của Ainz đã thấy sự thật đằng sau bộ giáp ngay lập tức. Đây không phải là một loại áo giáp vảy, mà là một bộ giáp được ghép từ những tấm huy chương kim loại.

Có rất nhiều loại huy chương của Mạo hiếm giả ở đó.

Platinum, Gold, silver, Iron thậm chí là Copper, còn có cả Mythril và Orichalcum nữa. Điều này chứng minh rằng Clementine đã bị giết chết các mạo hiểm giả và lấy huy chương của họ như là phần thưởng kỷ niệm cho cuộc đi săn. Tiếng kim loại va vào nhau như tiếng rên rỉ của những oan hồn.

"Chính những cái đó.... Đã nói cho ta biết vị trí của ngươi."

Khuôn mặt Cleamntine lộ ra chút khó hiểu nhưng Ainz cũng không muốn giải thích thêm:

"...Nabel cô hãy đối phó với Kajit và đám người kia. Còn con mụ kia hãy để cho ta."

Sau khi nói xong, bằng một giọng nói nhẹ nhàng cậu nói nhỏ với Naberal hãy chú ý phía trên cô.

"Tuân mệnh."

Kajit tỏ vẻ chế nhạo trong khi khuôn mặt Narberal lại lộ ra vẻ thờ ơ và nhìn thẳng vào ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

"...Clementine. Sao chúng ta không chiến đấu ở đằng kia nhỉ"

Ainz cũng không chờ Clementine trả lời mà trực tiếp bước đi. Cậu tin chắc đối thủ của mình sẽ không từ chối lời khiêu chiến. Và những tiếng bước chân nhàn nhã theo sau đã chứng minh suy đoán của cậu.

Sau khi đi được một quãng đường, nơi Narberal và Kajit đứng truyền tới tiếng đinh tai nhức óc. Tiếng chớp giống như một tín hiệu, Ainz và Clementine cùng nhìn chằm chằm vào nhau.

"Có phải những kẻ đã chết trong cửa hàng đó là bạn đồng hành của ngươi không? ~ Ngươi tức giận ta vì đã giết chiến hữu của ngươi, đúng không ~?"

Như thể chế giễu, Clementine tiếp tục nói:

"Hahaha, tên Magic Caster đó thật buồn cười. Chết đên nơi mà vẫn tin ai đó sẽ đến cứu mình... thân thể đó chịu đựng được đến lúc cứu sao. Hay ngươi chính là vị cứu tinh của hắn? Xin lỗi nhé, ta nhỡ tay giết nó mất rồi. ~"

Nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Clementine, Ainz lắc đầu:

"...Không, không cần phải xin lỗi."

"Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc ~ Ngươi không thấy sẽ thú vị hơn nếu bị chọc giận và trở lên kích động vì đồng đội sao ? Này, sao ngươi không tức giận ? Thật chán quá! Hay vì chúng không phải đồng bạn của ngươi ?"

"...Ta cũng định sẽ làm điều tương tự như vậy nếu cần thiết, thế nên ta sẽ là tên đạo đức giả nếu chửi bới ngươi."

Ainz chậm rãi nhắc lên thanh cự kiếm:

"...Chỉ có điều, chúng là công cụ để nâng cao danh tiếng của ta. Sau khi trở lại quán rượu, chắc chắn chúng sẽ đem câu chuyện của ta nói với những Mạo hiểm giả khác, rằng làm thế nào chỉ cần hai người chúng ta có thể đánh bại "Hiền Vương Rừng xanh", rằng ta anh hùng như thế nào. Nhưng ngươi đã cản trở kế hoạch của ta, làm cho ta vô cùng không thoải mái."

Một cái gì đó trong giọng nói của Ainz khiến Clemetine bật cười:

"Ra là vậy ~ Khiến ngươi thất vọng, ta cũng thật tiếc ~ Nhưng lựa chọn chống lại ta là điều vô cùng sai lầm đó nha ~ Ngay cả con bé xinh đẹp đó, cũng là Magic Caster nhỉ? Nó không đủ khả năng để chống lại Kajit chứ không nói đến chiến thắng đâu, à dĩ nhiên có thể do may mắn. Nhưng ta thì không bao giờ thua___"

"Dù là Nabel cũng đủ khả năng để thắng được ngươi"

"Ngươi ngốc thật đó à. Chỉ là một tên Magic Caster làm sao có thể đánh bại ta. Ta chỉ cần đâm một phát là có thể kết thúc sinh mệnh của lũ Magic Caster/ Lần nào cũng thế cả__"

"Ta thấy, ngươi tự tin vào năng lực của mình như một chiến binh đến vậy sao? "

Đương nhiên. Trong cái Vương Quốc này, căn bản không có một chiến binh nào có thể đánh bại được ta. Không đúng ~ dù ở ngoài cũng Không có một ai có thể chiến thắng được ta."

"Vậy...Ta có một ý tưởng khá tốt đấy. Ta sẽ chấp ngươi một chút. Đó cũng là sự báo thù của ta."

Clementine nheo mắt lại, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không vui:

"Căn cứ vào thông tin tình báo vào từ mấy tên Windflower, chỉ có 5 người là có thể cùng ta đánh một trận. Gazef Strolonoff, Blue Rose's Gagaran, Crimson Droplet's Lucen Bagel, Brain Unglaus và kẻ đã ẩn cư Wise Croft de Lefan...Nhưng cho dù ta đã vứt bỏ vật phẩm ma thuật được quốc gia ban tặng thì bọn chúng có dùng hết sức cũng chẳng thể đánh bại được ta."

Cletiment nở một nụ cười ghê tởm với Ainz:

"Ta không biết cái bản mặt của ngươi được che đậy dưới lớp mũ giáp kia xấu xí đến mức độ nào. Nhưng Cletiment ta đây, kẻ đã đạp trên vô số xác anh hùng, không bao giờ thua."

So với đang Clementine đang nhiệt huyết sôi trào thi Ainz có vẻ điềm tĩnh hơn, cậu đáp:

"Đó là lý do ta quyết định chấp ngươi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh để đánh với ngươi."

"Twin Maximize Magic, Electrosphere."

Trong lòng bàn tay mở ra của Narberal, hai quả cầu sét lớn hơn mọi khi hình thành, đồng thời bắn về phía mục tiêu.

- Càn quét.

Cầu điện với lực phá hoại gấp bội nhanh chóng mở rộng, lan ra với một phạm vi vô cùng lớn, khiến khu vực xung quanh nghĩa trang sáng lên như ban ngày. Khi nguyên tố ma pháp co rút lại, sức phá hoại mạnh mẽ của nó được hiển lộ.

Quanh Kajit, những tay chân của lão đều ngã xuống mặt đất.

Chỉ còn duy nhất mình lão vẫn không lay động.

"Thật là...Vì cái gì mà ngươi lại cố chấp chống lại số phận chứ. Con sinh vật thấp kém (sâu lông) kia. Đáng lẽ ra ngươi nên ngã xuống. Hay là ngươi đã phát động [Negate Lightning Element] để ngăn ta?"

Narbreal đặt câu hỏi khi cô nhận thấy dấu hiệu của vết bỏng trên mặt Kajit.

Trong trường hợp này, có lẽ đó là một phép thuật thấp hơn [Negate Lightning Element], [Resist Lightning Element].

Narberal cảm thấy đáng tiếc vì đã không thể một tay xóa sạch bọn chúng, cô tự an ủi rằng điều này được tính trong chuyện có thể chấp nhận được. Dù sao nó sẽ rất chán nếu đối thủ yếu đến nỗi toàn diệt chỉ với một đòn.

"Mi không phải một con ngốc đơn giản, đúng hơn, chỉ là một con ngốc có thêm khả năng sử dụng phép thuật bậc 3 thôi."

"...Ngu ngốc? Con sinh vật thấp kém ( ve ) kia. Ngươi dám mắng ta là ngu ngốc sao?"

Narberal nhíu mày.

"Bất kể ai dại dột dám phá hoại kế hoạch của ta đều là kẻ ngu xuẩn. Thứ không biết lượng sức mình, chạy đến nơi đây tìm đường chết! Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ! Ta sẽ cho ngươi chứng kiến chút sức mạnh tối thượng của viên bảo ngọc ngập tràn hắc ám này!"

Kajit nâng viên đá lên cao.

Viên đá lấp lánh giống như một khối đen bằng sắt, nhìn qua khá giản dị, không hề được mài dũa cùng hình dạng thiếu tinh tế của nó trông không khác gì một viên quặng.

Narberal nhận thấy viên đá đang dao động.

Ngay lúc đó, sáu tên đệ tử của Kajit đã bị thiêu cháy bởi sấm sét đứng lên. Đó không phải chuyển động của những sinh vật còn ý thức. Lũ đệ tử đã chết - và giờ bị khống chế biến thành Undead, lung lay đứng giữa Narberal và Kajit.

Gương mặt của Narberal trở lên cáu kỉnh khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Điều khiển lũ Zombie làm đối thủ của ta sao?"

"Hahaha, không sai. Như vậy là quá đủ rồi! Tấn công!"

Zombie, tầng thấp nhất của Undead không có năng lực sử dụng ma thuật. Khi lũ đệ tử vươn móng vuốt đến gần, Narberal ném ra một ma pháp:

"Lightning Ball".

Một quả cầu màu trắng phát ra tia điện giật nuốt lấy sáu gã đệ tử. Tia sét tiêu tan và lũ môn đồ đều bị tê liệt rơi xuống đất. Tuy giải quyết chúng khá dễ dàng, nhưng Narberal cảm thấy khó chịu ra mặt.

[Create Undead] Không thể sinh ra nhiều Undead cùng một lúc, chắc chắn đối phương phải sử dụng thêm kỹ năng phụ trợ đặc biệt để tạo ra kết quả này.

Ánh mắt của Narberal chuyển hướng tới viên cầu mà Kajit đang cầm trên tay. Cô đoán đó hẳn nhờ sức mạnh từ vật phẩm đó mà Kajit mới có thể tùy ý khống chế được số Zombie kia.

Có điều hiệu quả của loại trình độ này, vậy mà dám khoa trương là vô thượng bảo thạch. Với cô, chỉ có người thống trị Lăng tẩm vĩ đại của Nazarick cùng 41 vị sáng tạo vĩ đại mới xứng đáng với danh hiệu "vô thương".

Đang lúc Narberal cảm thấy không hài lòng. Âm thanh của Kajit bỗng biến thành khoái trá:

"Đủ rồi! Nó đã hấp thu đủ năng lượng hắc ám!"

Viên cầu đen trên tay Kajit liên tục hấp thu sự hắc ám trong nghĩa trang, ánh sáng phát ra càng đậm. Nó rung động như một trái tim, nhịp đập so với lúc trước lại càng thêm mạnh mẽ.

Nếu bỏ mặc không quan tâm, nó có thể trở thành rắc rối trong tương lai.

Phán đoán như thế khiến Narberal cúi người chuẩn bị cho hành động chiến đấu, nhưng đột nhiên một âm thanh xuất hiện. Tiếng gió cắt khiến cô nhớ lại những dặn dò của chủ nhân và Narberal mạnh mẽ nhảy lùi về phía sau.

Một vật thể xẹt qua bên người Narberal và tới trước mặt Kajit, sau khi dừng lại trên không ít lâu, nó mới chậm rãi hạ cánh.

Đó là một con quái vật cao lớn chừng ba mét, được tập hợp từ xương cốt. Bằng vô số xương người kết hợp, nó giống như một sinh vật huyền thoại với cái cổ dài, cánh và bốn chiếc chân - một con Rồng. Chiếc đuôi được hình thành từ những chiếc xương rắc chắc mạnh mẽ đâm xuống mặt đất.

Đó là một dạng ma vật được gọi là Cốt Long.

Cấp bậc của lũ ma vật không thể bằng Narberal, nhưng đặc thù của Cốt Long lại khiến Narberal cảm thấy áp lực.

Trên mặt cô lộ ra một vẻ kinh ngạc không che giấu.

"Hhahahaahaha!"

Kajit cười lớn, tiếng cười không kiềm chế của lão vang vọng xung quanh.

"Cốt Long có tính đề kháng ma pháp tuyệt đối, những ma pháp sư niệm chú như ngươi với nó chỉ là một con kiến bất lực thôi!"

Nếu ma pháp của Narberal không thể gây tổn thương cho Cốt Long, vậy thì...

Cô lấy ra thanh kiếm của mình cùng vỏ, chủ nhân đã dặn cô chỉ được dùng trong trường hợp vạn nhất. Thanh kiếm của cô được buộc chặt với vỏ bằng những sợi dây thừng để tránh việc rút nó ra dễ dàng.

"...Ta sẽ đánh ngươi liên tục cho đến khi ngươi chết."

Narberal bước một bước về phía trước.

Cô khéo léo né tránh thoát khỏi những cái vung của Cốt Long và lao đến phản kích. Khi chân trước của nó nhấc lên tạo thành một cơn gió mạnh, Narberal thuận thế vọt tới ngực của Cốt Long, mái tóc dài của cô tung bay trong gió.

Cô tập trung toàn bộ sức mạnh của mình... và đánh vào một điểm.

Cốt Long cao tới ba mét cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài.

Lực xung kích trên mặt đất khi nó rơi xuống truyền tới khiến bốn phía đều lay động.

"Cái gì?"

Kajit chết lặng.

Cốt Long vốn do xương cốt tạo thành, vì vậy trông nó khá nhẹ. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Những ma pháp niệm chú sư vốn nổi tiếng với việc chỉ vùi đầu vào sách vở và phép thuật mỗi ngày không thể nào có đủ sức lực cho một đòn đánh bay Cốt Long được.

Kajit sợ hãi chạy trốn ra phía ra thân thể khổng lồ của Cốt Long rồi thét lên:

"...Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai! Ngươi có phải là Mithril...không, ngươi ít nhất phải là cấp Orichalcum, Thành phố này vốn không có cấp độ Mạo hiểm giả như thế, mục đích của ngươi là đuổi bắt ta hoặc Clementine đúng không?

Kajit kích động đến nghiến răng.

"Ah, loại kích động thế này mới phù hợp với biểu hiện của những sinh vật cấp thấp ( gián ) chứ."

"Ngươi...ngươi!"

Lão đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, bỏ ra số năng lượng hắc ám vô cùng lớn, mất tới hai tháng để cử hành vô số những nghi lễ long trọng mới hồi sinh được Cốt Long, làm sao có thể thua một cách dễ dàng như thế. Nó là kiệt tác do lão bỏ phí mất mấy năm để thực thi.

Gương mặt của Kajit trở nên đỏ tía bởi cơn giận dữ.

Cốt Long chậm rãi đứng lên.

Tiếng lách cách vang lên báo hiệu sự rạn nứt. Phần xương ngực của nó nứt ra thành một vết rách khổng lồ, những mảnh xương vỡ liên tục rơi xuống. Nó không thể chịu thêm được một đòn nào nữa.

"Không! Không! Không!"

[Nagative Ray].

Những tia sáng màu đen ngập tràn năng lượng hắc ám phát ra từ tay Kajit chiếu lên Cốt Long, cấp tốc chữa lành vết thương cho nó.

"Dù nó có tính đề kháng tuyệt đối với ma pháp nó vẫn có khả năng hồi phục bằng phép thuật."

Lờ đi sự chế nhạo của Narberal, Kajit tiếp tục phát động ma pháp.

[Reinforce Armor], [Lesser Strength], [Undead Flame], [Shield Wall].

(Củng cố giáp) ( Giảm sức mạnh mục tiêu ) ( Ngọn lửa bất tử ) ( Tường chắn ).

Kajit không ngừng sử dụng ma pháp cường hóa cho Cốt Long.

Thân thể xương cốt của Cốt Long trở nên cứng cáp hơn, kết hợp với ma pháp cường hóa sức mạnh, cùng ngọn lửa màu đen thăm thẳm bao phủ toàn thân. Thậm chí một lá chắn vô hình cũng xuất hiện, che kín cơ thể nó, giúp bảo vệ khỏi những cuộc tấn công.

"Nếu vậy ta cũng sẽ làm điều đó."

[Reinforce Armor] [Barrier] [Negative Element Resistance]

( Tăng sức mạnh thiết giáp ) ( Rào chắn ) ( Kháng năng lượng hắc ám ).

Narberal cũng phát động các ma pháp phòng thủ.

Khi hai bên kết thúc phép thuật phòng thủ, như một tiếng chuông báo hiệu, trận chiến của hai bên lại tiếp tục.

Đường kiếm của Narberal vung lên.

Cú đánh trúng vào chân trước của Cốt Long, song Narberal không khỏi cau mày. Mặc dù những động tác vẫn linh hoạt, nhưng thực tế không thể coi là ổn. Cô không thành thạo những kĩ năng cận chiến, và ngay cả vũ khí của cô cũng không thích hợp dùng cho trận chiến này.

Các khớp của con Cốt Long đều là xương, do đó những kĩ năng đâm xuyên hay chém bằng vũ khí chỉ tạo ra một vài tổn thương nhỏ.

Narberal chỉ có một thanh kiếm cùn, thứ duy nhất cô có thể sử dụng là chiếc vỏ kiếm. Tuy tình hình cho thấy cô chiếm thế thượng phong, nhưng mỗi lần tấn công của cô đều không tạo được sát thương đủ mạnh với Cốt Long.

Nếu đây là cuộc chiến của một chiến binh chuyên nghiệp thì có được sự cân bằng là điều vô cùng dễ dàng, song Narberal chỉ là một Magic Caster, cô không được đào tạo cho những chuyện như thế này.

Chân trước của Cốt Long đảo qua trên đầu Narberal rồi ngồi xổm xuống. Cô né đi trước khi ngọn lửa màu đen trên người con Cốt Long hạ xuống. Phép [Negative Element Resistance] ( Kháng năng lượng hắc ám ) mà cô thi triển dập tắt và vô hiệu hóa ngọn lửa đen.

Nếu trước đó cô không sử dụng ma pháp phòng ngự này, có lẽ dù tránh được, Narberal cũng sẽ phải chịu một ít tổn thương.

[Negative Ray]

Kajit chữa lành cho Cốt Long bằng ma thuật của mình.

Điều này khiến Narberal càng khó chịu hơn. Dù cô gây tổn thương bao nhiêu với con quái, Kajit sẽ lại lập tức thi triển phép trị liệu cho nó. Tuy Narberal đã vài lần nhắm vào Kajit để chấm dứt tình trạng này, song đòn tấn công của cô đều bị Cốt Long ngăn cản.

Thậm chí ngay cả khi cô sử dụng [Lightning], ma pháp phá vỡ hệ phép, thì đều bị Cốt Long vô hiệu hóa. Còn phép thuật diện rộng của cô [Lightning Ball] cũng không chút hiệu quả nào với lưới phòng ngự của Kajit.

Đáng lẽ ra cô nên sử dụng phép khống chế tinh thần ngay từ đầu cuộc chiến...

"... [Charm Person]." (Mê hoặc nhân loại).

"... [Undying Spirit]." (Ổn định tinh thần).

Narberal và Kajit đồng thời phát động ma pháp. Narberal sử dụng Mê hoặc nhân loại với Kajit, còn Kajit tự sử dụng phép phòng thủ vô hiệu hóa những ma pháp hệ tinh thần lên chính mình.

Kết quả... Kajit nở nụ cười đắc thắng trong khi Narberal chậc lưỡi nhíu mày.

Có thể bởi sự khó chịu khi nhìn thấy sự tươi cười của Kajit đã khiến Narberal trở lên phân tâm. Ngay khi cảm nhận thấy sự kì lạ, một chiếc bóng lờ mờ đã hiện lên trước khuôn mặt cô.

Trước mắt cô là một chiếc bóng màu trắng chiếm hết tầm mắt.

...Không kịp thời gian để né tránh.

Như một tia chớp lóe lên trong tâm trí, Narberal đặt mũi kiếm lên vai và sử dụng lưỡi của thanh kiếm như một tấm lá chăn. Tay cầm kiếm cùng bả vai cô run lên vì sức mạnh của đòn tấn công, cơ thể cô gần như bị tê liệt, khiến cả thân thể cô bay lên không trung.

Đó là do tác động của cái đuôi rồng và mục tiêu là gương mặt của Narberal.

"Oh, Ohh."

Narberal hạ cánh xuống mặt đất với sự mạnh mẽ của hai chân, nhưng cô không khỏi lảo đảo lui về phía sau.

Đây vốn là một cơ hội tuyệt vời để tấn công, nhưng Cốt Long vẫn thủ vững tại vị trí cũ. Có thể vì nó phải bảo vệ Kajit nên không thể rời đi quá xa.

Nhận thấy phản ứng này, Narberal cũng đứng tại chỗ, cô vẫy cánh tay mình để làm dịu cơn đau và sự tê liệt.

Gương mặt Kajit ló ra từ phía sau Cốt Long.

[Acide Javelin] ( Mũi thương axit).

(Lightning Bolt] ( Tia chớp ).

Mũi thương xanh biếc do Kajit tạo ra đánh trúng vào cơ thể của Narberal. Tuy gây hại ít nhiều, song nó cũng kịp thời được chặn lại trước khi chạm hẳn vào cơ thể cô vài cm rồi tiêu biến. Đồng thời, những tia chớp lao đi đều bị Cốt Long ngăn trở và biến mất.

Kajit và Narberal lườm nhau.

"... Phát động ma pháp phòng ngự sao? Thật phiền toái."

"... Đó là câu của ta, con sinh vật cấp thấp ( Sâu Bao ). Mi không thể quang minh chính đại chiến đấu với ta thay vì trốn tránh như kẻ hèn nhát sao?"

"Sao ta phải làm thế?"

"Cái kế hoạch của ngươi vẫn sẽ ổn nếu ngươi đứng mãi ở đây chứ?"

Kajit trừng mắt với Narberal khi cô chạm vào nỗi bất an của lão. Song Narberal chỉ mỉm cười một cách thờ ơ.

"... Không còn cách nào khác."

Như thể quyết tâm thực hiện điều gì, Kajit nắm chặt viên đá kì quái rồi đưa tay hướng nó lên bầu trời.

"Hãy chứng kiến sức mạnh của Pearl of Death đi!"

Mặt đất và cơ thể Narberal rung chuyển một cách kịch liệt.

Dấu hiệu của một con quái vật khổng lồ chuẩn bị xuất hiện.

Mặt đất nứt ra trong khoảng khắc, và một con ma vật trắng thứ hai từ từ đứng lên.

"...Một con khác."

"Hừ! Tuy phải dùng hết số năng lượng hắc ám, nhưng chỉ cần tiêu diệt được ngươi và tên đồng bạn kia, thì cái chết trong thành phố này sẽ không còn bị ngăn cản, và sức mạnh của ta cũng sẽ được phục hồi."

Kajit hét lên với sự phẫn nộ, mặc cho thái độ vô cảm của Narberal.

"Phew"

Sau khi thở ra một hơi khó nhọc, Narberal lao về phía trước với một tốc độ đáng kinh ngạc. Điều đó ngoài dự liệu của Kajit và phản ứng của lão đông lại tại điểm đó.

Khi thấy Narberal đi vào phạm vi công kích, chân trước của Cốt Long gạt ra.

Narberal xoay người, né tránh công kích từ chân trước của Cốt Long, song con rồng nhanh chóng chớp cơ hội, chiếc đuôi của nó vung lên.

Narberal nhảy bật về phía sau khiến chiếc đuôi khổng lồ dừng lại. Nó bất ngờ đổi hướng, vung lên rồi đập về phía Narberal.

Mặt đất bị rung động nặng nề khi chiếc đuôi chạm phải.

Bước chân của Narberal đổi hướng sang trái, ngay lúc đó chân trước của con Rồng đã đợi sẵn giẫm xuống.

"Hừ."

Cô giơ kiếm lên chặn lại lực lượng từ chân trước Cốt Long. Tuy áp lưc vô cùng lớn, nhưng Narberal vẫn đứng vững và dần đẩy lùi lại nó. Điều đó buộc Cốt Long phải lùi về phía sau, khiến trận chiến xuất hiện chỗ trống trong giây lát.

"... Ngươi là cái quái gì vậy? Thậm chí không cần dùng tới vũ kỹ để phòng ngự. Chuyện này làm sao có thể?"

"Vì ta được tạo ra bởi các đấng chí tôn vô thượng, là đấng tối cao mạnh mẽ hơn cả các vị thần."

"Ngươi đang đùa ta à, thứ ngu xuẩn."

"Ngươi thậm chí sẽ không bao giờ hiểu được ngay cả khi ngươi biết sự thật, dám gọi ta là ngu xuẩn khi ta nói đến tên của các đấng chí tốn sao, đó là lý do mà ta nói rằng con người chỉ là một dạng trùng bậc thấp ( giun dẹp )."

Đôi mắt sắc bén của Narberal chĩa về phía Kajit. Sự lạnh lẽo trong con ngươi đó khiến người ta không khỏi lui về sau.

Kajit cảm thấy lạnh người và sợ hãi. Lão quát:

"Lên đi Cốt Long!"

Hai con Cốt Long duy trì một khoảng cách thích hợp để bảo hộ Kajit, đồng thời tấn công một lần nữa.

Cơ hội tiếp cận của Narberal bị mất đi mỗi lần cô né tránh sự phối hợp giữa hai con Cốt Long. Đi và đến, tấn công và phòng ngự cùng giằng co một lúc lâu, mãi đến khi mấu chốt quyết định thắng bại xuất hiện trên một kích.

[Acid Javelin] ( Mũi thương Axit ).

Narberal vô thức ngoảnh mặt khi cô né tránh mũi thương ma pháp.

Đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Sự thực là mũi thương không có hiệu quả ngay cả khi nó đánh trúng, nên cô đã chủ quan và bỏ qua. Nhưng khi nó lao đến khuôn mặt cô, phản xạ của cô đã khiến cơ thể cô tự động né tránh.

Với một Magic Caster không có mấy kĩ năng cận chiến như cô, sự sai lầm phải trả bằng cái giá rất đắt.

Ảnh hưởng của sai lầm này không thể đo đếm nổi.

"Hưu!" Tiếng xé gió quạt đến trong lúc tầm nhìn của Narberal chưa kịp thời thích ứng. Cô bay về một bên.

Narberal cảm thấy cơ thể không trọng lượng của mình trước khi nó chạm đất trong khoảng khắc. Tay trái của cô trúng phải tác động lực từ sự công kích của Cốt Long. Vài vòng lăn trên mặt đất khiến đầu cô choáng váng và không rõ mình rơi tới đâu.

Nhờ có sự bảo hộ từ các phép thuật phòng ngự, cơ thể cô không cảm giác quá đau đớn, nhưng chân trước của hai con Cốt Long ép lên đầu Narberal khiến cô không thể ngồi dậy.

Có thể gọi trường hợp này là không còn hy vọng nào.

"Ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi đầu hàng."

Kajit - người tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng nhìn Narberal với sự tàn nhẫn.

Dĩ nhiên Kajit không có ý định làm như thế. Lão cố tình tỏ ra khoan dung để chờ mong cảnh tượng thương tâm khi cô gái van xin lòng thương hại rồi bị làm nhục cho đến chết.

Gương mặt của Narberal vặn vẹo bởi cơn giận dữ:

".... Chỉ là... Con người."

".... Cái gì?"

Narberal không nao núng trừng mắt với Kajit:

"Chỉ là con người mà dám mạnh miệng nói những lời kiêu ngạo như thế sao? Đồ rác rưởi."

Đôi mắt của Kajit mở to, thân thể run lên vì sự tức giận và cảm xúc mãnh liệt - giết Narberal.

"Tiêu diệt cô ta. Cốt Long."

Khi chân trước của hai con rồng khổng lồ nâng lên, Narberal nở nụ cười.

Người mà Narberal sùng bái.

Tuy hắn đứng cách đó rất xa, song cô vẫn có thể nghe được.

"Narberal Gamma! Ta cho phép ngươi sử dụng sức mạnh của Nazarick!"

"... Tuân lệnh ngài. Từ giờ thần không còn là Nabel. Hỡi kẻ tội đồ, với thân phận Narberal Gamma, ta thách thức ngươi!"

Chân trước của Cốt Long giẫm xuống như muốn đè nát Narberal trên mặt đất. Ngay trước thời điểm nguy kịch đó, Narberal kích động ma pháp của mình.

[Teleporrtation] (Dịch chuyển).

Tầm nhìn của Narberal đã thay đổi.

Nơi cô đứng là năm trăm mét trên không.

Vì không có cánh, Narberal rơi thẳng xuống bên dưới.

Cơn gió lốc tát vào cơ thể của Narberal thì cô gần chạm đất, cô cười thành tiếng:

"-[Flight]." (Bay).

Tốc độ rơi của cô chậm lại cho đến khi thân thể cô nổi giữa không trung và nhìn xuống chiến trường bên dưới.

Trong lúc đó, Kajit và hai Cốt Long đang hốt hoảng tìm kiếm tung tích của Narberal.

"Ai ~ Người ta mệt lắm rồi ~ "

Lời nói vô tư của Clementine truyền tới tai Ainz.

Sau vài phút giao chiến, cự kiếm của Ainz đều không chạm đến Clementine dù chỉ một lần.

"Có điều, thân thể của ngươi không tồi ~ nó xứng đáng với một lời khen ngợi ~ nhưng..."

Nụ cười của cô trở nên dữ tợn như thể một con quái thú ăn thịt đang nhe nanh:

"... Ngươi ngu sao? Thứ duy nhất ngươi làm được là vung vẩy cái kiếm kia bằng thể chất tuyệt vời đó. Ngay cả động tác giả cũng không biết, có khác gì một con nít cầm gậy vung vẩy khắp nơi đâu. Cho dù hai tay ngươi đều có kiếm, nhưng cái cách chém đó thì khác quái gì không cầm, thậm chí, thà chỉ dùng một thanh hiệu quả còn tốt hơn. Ngươi xem nhẹ lớp Chiến Binh sao?"

"Vậy thì chủ động tấn công ta đi. Từ đầu đến giờ ngươi chỉ toàn né tránh đúng không? Ngươi không thấy nếu tốn thời gian với ta thì tình hình sẽ càng bất lợi sao?"

Ainz đáp lại với một tiếng cười lạnh.

Clementine cau mày. Đúng vậy, từ đầu đến giờ cô chưa một lần chủ động tấn công Ainz.

Cô chỉ né tránh, bởi thể chất của Ainz quá phi thường, khiến Clementine không thể chộp được cơ hội thích hợp để phản công.

Đó không phải những gì mà Clementine đã hình dung, cô ta cảm thấy tức giận với chính mình vì để lâm vào thế bị động trong cuộc chiến này.

"Sự tự tin của một Chiến Binh chân chính, kẻ mà không bao giờ thua cuộc hay sợ hãi chạy đi đâu rồi?"

"..."

Sự chế giễu của Ainz buộc Clementine phải rút vũ khí. Trên eo cô là bốn lưỡi kiếm ngắn dạng dao găm nhỏ giống một chiếc dùi và một chiếc chùy sao băng. Cô rút ra một trong những con dao.

Thị lực phi thường giúp cậu nhận thấy máu đen và thịt vụn rải rác trên chiếc chùy sao băng ấy, đôi tay của Ainz nắm chặt lấy thanh cự kiếm.

Khi hai người chuẩn bị ra chiêu, mặt đất đột nhiên chấn động.

Ainz không thể rời mắt khói Clementine người đang bầy ra tư thế, song đôi mắt của cậu vẫn kịp bắt lấy những hình ảnh qua một cái liếc mắt, Narberal đang kịch liệt chiến đấu với hai con rồng khổng lồ được tạo ra từ những chiếc xương.

"... Đó là Cốt Long sao?"

"Đúng rồi ~ Ngươi cũng biết nhiều đấy nha ~ Nó là khắc chế của Magic Caster đó."

"Ra thế. Vậy nên Narberal mới không thể chiến thắng."

"Đó ~ Là vậy đấy ~."

Sự bình tĩnh quay trở lại với Clementine khi thấy Cốt Long xuất hiện, cô nở nụ cười giễu cợt.

Dưới lớp mũ giáp trang bị, gương mặt ảo ảnh của Ainz không khỏi nhăn lại.

Đối với Magic Caster mà nói, Cốt Long là loại khó chơi nhất, thậm chí có thể coi là thiên địch. Hơn nữa khả năng của Narberal không đủ để lấy một đấu hai như vậy. Nói cách khác là Narberal không có hy vọng chiến thắng.

Clementine dường như nhận ra sự lo lắng của Ainz nên cô thoáng cử động.

Mục đích của cô khi làm hành động này là để giữ Ainz trong tầm ngắm của mình. Một Chiến Binh thường có thói quen tấn công ngay lập tức khi nhận thấy lỗi sơ hở của kẻ địch mạnh hơn. Clementine đang đợi điều đó.

Đem chuyện của Narberal đuổi ra khỏi tâm trí, Ainz đẩy thanh cự kiếm bên trái và vẫy nó một chút để giữ cho Clementine không có cơ hội tập kích trong lúc thanh cự kiếm bên tay phải của cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng.

Vũ khí của Clementine thuộc dạng xiên và không thể cắt hay chém. Bù lại sức mạnh tàn phá của nó khi đâm vô cùng đáng gờm. Có điều dao găm dạng dùi dù có kết cấu tinh tế đến mức nào cũng không đủ kiên cường mà trực diện đón đầu cự kiếm.

Chính vì vậy Ainz mới đưa ra cự kiếm ở tay trái, vừa để giữ khoảng cách, vừa là để chờ đợi Clementine tới gần. Song đối phương cũng hiểu rõ cái bẫy này.

"Ngươi có cách nào tiếp cận được từ khoảng cách này sao?"

"Ngươi nghĩ gì thế ~."

Clementine bình tĩnh đến xảo quyệt, nụ cười yếu ớt treo trên môi. Cô ta đã tìm được cách đối phó.

Tư thế của Clementine chậm rãi thay đổi, nhìn qua gần như kiểu xuất phát của một vận động viên chạy nước rút, dù khá bất tiện song cô ta có vẻ vẫn vững vàng. Bộ dáng đó trông thật buồn cười, nhưng chắc chắn không thể xem nhẹ.

Lúc này - Clementine đã hành động.

Cô ta bắn như một cái lò xo được nén đủ năng lượng, và phóng về phía Ainz.

Cô trực tiếp đâm tới.

Ngay cả Ainz, người có một thể chất phi thường cũng khó mà tin được cảnh này.

Như một cơn lốc xoáy nuốt hết mọi thứ, trong nháy mắt Clementine đã xuất hiện trước Ainz, đồng thời lợi dụng cơ thể nhanh nhẹn cùng tốc độ của mình luồn qua thanh cự kiếm.

Đối mặt với những động tác như loài rắn của Clementine, Ainz lo lắng ép sức bên tay phải, dùng sức mạnh phi thường chém một đường xé gió đánh úp về phía cô ta.

Tại khoảng khắc đó, Ainz nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi cô ta.

[Invulnerable Fort] - (Pháo đài bất khả xâm phạm).

Cảnh tượng lạ lùng khiến Ainz phải chấn động.

Lưỡi dao găm mảnh khảnh trực tiếp ngăn được một đòn từ thanh cự kiếm nặng gấp mười lần nó.

Đáng lẽ nếu va chạm như vậy, con dao phải bị phá hủy. Kể cả khi nó không bị gãy vì lý do nào đó, thì nó cũng sẽ bị đánh văng đi bởi quán tính lực. Nhưng cự kiếm của Ainz lại giống như đánh vào một bức tường vững chắc, và bắn ngược lại.

Như thể ném mình vào vòng tay người yêu, Clementine lao đến tấn công phần ngực không được phòng bị của Ainz, Hơn nửa tầm nhìn của cậu nhất thời bị gương mặt tươi cười của Clementine che lấp.

Ainz lui lại về phía sau, nhưng tốc độ của đối phương vẫn nhanh hơn. Kết hợp với đà nước rút, đòn tấn công toàn lực của cô ta phải dùng trọng lượng như một ngôi sao băng để hình dung.

Trong loáng thoáng, thanh âm chói tai của kim loại rít lên nghĩa trang.

Clementine né đòn phản công từ thanh cự kiếm bên trái của Ainz rồi lùi về phía sau.

Ainz đã nhận ra bí mật đằng sau những động tác nhuần nhuyễn này.

"... Vũ kỹ sao?"

Một kĩ năng không tồn tại trong YGGDRASIL, và buộc một chiến binh ma pháp như Ainz phải đề phòng cao độ - vũ kỹ.

Tác dụng của hiệu ứng này có lẽ là để bảo vệ lưỡi dao khỏi những đòn tấn công và vô hiệu hóa sức mạnh với thanh kiếm của đối thủ. Chỉ có vũ kỹ mới có thể khiến đường tấn công của Ainz chệch hướng.

"... Cứng thật đây ~ Bộ giáp đó dùng cái gì chế tạo ra vậy? ~ Adamantium sao?"

Tuy không có cảm giác đau đớn, nhưng Ainz vẫn nghe được tiếng ma sát và cảm giác của một vật nhọn đâm vào vai trái của mình.

Ainz liếc nhìn bên bả vai chịu lực, một phần giáp đã hơi lõm xuống. Mặc dù không có sức mạnh đặc thù, nhưng bộ giáp này vẫn là do một Magic Caster cấp 100 tạo ra. Độ bền của nó được tăng theo cấp độ của người chế tạo. Vậy mà giờ nó lại bị tổn hại như vậy, có thể thấy sức phá hoại của Clementine mạnh mẽ đến mức nào.

"Quên đi ~ Ta vẫn có nhiều thời gian mà ~ Lần tới ta sẽ tấn công vào chỗ nào dễ tổn thương nhất ~ Ta sẽ làm ngươi từ từ suy yếu, và chậm rãi tra tấn ngươi cho đến lúc ngươi không thể nhúc nhích ~ Đáng tiếc nha ~"

Ainz cảm thấy ấn tượng với Clementine. Cô ta đã tính toán kĩ càng khi tấn công, chứ không hề tùy tiện đánh trả. Tấn công vào bả vai và hủy cánh tay khiến cậu không thể vung kiếm. Một ý tưởng không tồi.

Ainz chỉ biết vung kiếm đơn thuần để giết đối phương. Nếu trúng mục tiêu, thì một đòn cũng để địch nhân mất mạng. Nhưng cậu cần phải suy tính kĩ lưỡng, đặc biệt trong những trận với những kẻ có tay nghề như thế này.

(Một kinh nghiệm đáng giá)...

"Well, ta đến đây ~."

Trong lúc Ainz đang suy nghĩ, Clementine thực hiện lại động tác ban nãy.

Lần này Ainz không sử dụng tay trái, thay vào đó cậu nâng thanh cự kiếm trên cánh tay phải lên và tính toán tới những khả năng xảy ra tiếp đó.

Với tư thế mới của Ainz, Clementine cười nhạt. Cô lao đến với tốc độ mà ngay cả thị lực kinh người của Ainz cũng không thể nắm bắt. Nếu cô ta chạy chếch sang, hẳn Ainz sẽ không kịp nhận thấy.

Đối mặt với tốc độ toàn lực của Clementine, Ainz vung thanh cự kiếm tay phải và chém xuống.

[Invulnerable Fort]. (Pháo đài bất khả xâm phạm).

Thanh kiếm bị vũ kỹ của đối phương làm văng ra một lần nữa, song kết quả là trong dự liệu. Lần đầu, Ainz đã bị mất thăng bằng vì sử dụng toàn lực, song lần này cậu đã có chuẩn bị sẵn.

Lợi dụng lực trùng kích khi cự kiếm bên phải va vào làm điểm tựa, thanh kiếm bên trái của Ainz chém ra. Cậu tin chắc đối phương không thể đỡ được sức mạnh trong chiêu thứ hai này.

Nhưng ngay lúc đó, một vũ kỹ khác của Clementine được phát động.

[Full Throttle]. (Van gia tốc).

Chiêu vũ kỹ này đã tạo ra một kết quả khó mà tin được.

Thời gian dường như bị thao túng, Ainz có cảm giác cậu bị rơi vào một bãi nhày nhụa, khiến mọi động tác đều trở nên chậm chạp. Thanh cự kiếm bên trái vốn đang lao đi như tên bắn cũng bị hãm lại.

Chỉ duy tốc độ Clementine vẫn thong thả như trước đó, cô ta dễ dàng tránh khỏi cú đánh, rồi luồn đến trước mặt Ainz.

Đây có lẽ là ảo giác.

Ainz nghĩ vậy khi kích hoạt nhẫn ma thuật, nó là một trong những chiếc nhẫn có khả năng loại bỏ những yếu tố bên ngoài hoặc tình huống không rõ tới bản thân người đeo.

Có thể vì cuộc chiến với Clementine quá áp lực, nên cậu mới có cảm giác tốc độ của mình nhanh chóng tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, Ainz đã từng chạm trán vũ kỹ này, chỉ là lúc đó cậu không nhận ra.

"Gaz..."

Gazef Strolonoff từng dùng qua vũ kỹ này trước đây.

Lời nói của cậu bị cắt đứt khi lưỡi dao đâm tới. Nó hướng vào khe hở của áo giáp - đôi mắt cậu.

Ainz dùng sức nghiêng đầu. Lưỡi dao chệch ra và chạm phải áo giáp, tạo thành một tiếng rít ma sát chói tai. Trước khi cậu có dịp buông lỏng, ngay hơi thở tiếp đó, tầm mắt của cậu loáng thoáng nhận thấy ánh dao sáng lên khi Clementine chuẩn bị ra chiêu thêm lần nữa.

"Tch!"

Dù thể lực của hai bên khác biệt, nhưng lực đâm của Clementine vẫn nhanh hơn so với đường chém của Ainz. Lần này con dao đã không bỏ lỡ cơ hội, nó đâm thẳng vào người Ainz.

"Hmm~?"

"Ugh!"

Một âm thanh kinh ngạc và tiếng kêu hốt hoảng đồng thời vang lên.

Cự kiếm trên tay của Ainz che lại mũ giáp, cậu bật về phía sau, nhưng lần này Clementine không tiếp tục truy kích.

Nhìn bộ dáng chật vật của Ainz, Clementine nghiêng lưỡi dao găm, giọng nói đầy chế nhạo:

"Đừng nói với ta là nếu ta không sử dụng toàn lực thì sẽ đi đời nhà ma nhé ~"

Clementine tiếp tục nói với sự nghi ngờ khi Ainz im lặng không đáp:

"Tại sao hế nào mà mi có thể làm thế vậy? Rõ ràng mi đã trúng một kích của ta vậy mà không hề bị thương. Ta chắc chắn chiêu đó phải móc mất con mắt của mi chứ?"

"...Ara. Trận chiến này... thực sự rất đáng giá. Nó cho ta biết vũ kỹ có thật, không chỉ có vậy, nó còn dạy ta cách chiến đấu thực sự chứ không chỉ đơn giản là dùng sức mạnh bạo lực để giải quyết, và còn có việc vận dụng toàn thân để giữ thăng bằng trọng yếu đến mức nào."

"... Gì đây? Mi là thằng ngốc sao? Đừng nói là bây giờ mi mới biết nhé... vậy mà tự coi là Chiến Binh à? Có điều đằng nào mi cũng sẽ chết ở chỗ này ~ không sao ~ nhưng ta hy vọng mi có thể giải thích cho vấn đề của ta ~ đòn ban nãy của mi... là vũ kỹ hệ phòng ngự sao?"

Clementine nói như thể cô đã phải nghe đủ. Dưới lóp mũ giáp, Ainz cười khổ, lời đối phương không sai.

"Ta có nhiều điều cần phải học... Nhưng ta thật sự rất biết ơn. Có điều thời gian quá gấp gáp, nên cuộc chơi này...nên kết thúc ở đây thôi."

Không để ý tới sự nghi vấn của Clementine, Ainz hét lên:

"Narberal Gamma! Ta cho phép ngươi sử dụng sức mạnh của Nazarick!"

Xoay chuôi hai thanh cự kiếm một vòng, cậu cắm đầu mũi kiếm xuống mặt đất. Hai tay rỗng tếch mở ra, cậu nói với Clementine bằng chất giọng dịu dàng:

"Đến đây đi, nếu ngươi đã sẵn sàng để chết."

"...Vậy mà ngươi còn biết ma pháp [Flight] sao, xem ra ngươi còn có chút thực lực. Nhưng một đòn kia ngươi làm sao tránh né được? Ta ở sau Cốt Long cũng không thể nhìn thấy..."

Narberal từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Cô nghe được dủ các câu hỏi cảnh giác của Kajit.

Lão không nghĩ ra được làm thế nào mà cô gái có thể dùng ma pháp [Flight] để tránh thoát. Thậm chí cô ta cũng không đủ sức để chống lại hai con Cốt Long, nhưng cô ta vẫn kiên cường bám trụ mà không bỏ chạy, điều đó thật khiến người ta khó hiểu.

"Hừ, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thắng sao? Ngươi cho rằng mình đủ sức chống lại hai Cốt Long có tính đề kháng ma pháp tuyệt đối?'

"Cách để chiến thắng... rất nhiều... Nhưng trước đó..."

Narberal nắm lấy bả vai và kéo chiếc áo choàng:

"Ta Narberal Gamma, một trong những Maid chiến đấu (Pleiades), người đã thề trung thành với người thống trị tuyệt đối của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik - đấng chí tôn vô thượng Ainz Gown Ooal. Hỡi dạng sinh vật cấp thấp ( Nhân Loại ) kia, ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được giao chiến với ta."

Trang bị trên người cô hoàn toàn thay đổi. Vàng, bạc, và kim loại đen tạo thành những phần giáp bảo vệ. Bề ngoài của bộ giáp giống hệt một bộ trang phục hầu gái trong những thiết kế của Manga. Một dải băng trắng chụp đầu thay cho mũ giáp. Trên tay cô là một chiếc trượng được làm từ vàng và phủ lên một lớp bạc.

Trong YGGDRASIL, những vật phẩm tự chế tạo có thể lợi dụng tốc độ số hóa của máy tính để thay đổi ngay lập tức. Áo choàng của Narberal có chứa sẵn các dữ liệu giúp trực tiếp thay đổi trang bị. Vậy nên cô không mất quá nhiều thời gian để chuyển đổi.

Khi chiếc áo choàng được cởi ra, nó sẽ quay trở lại hộp vật phẩm của cô.

Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột gọi là Maid, Kajit không ngừng chớp mắt, mãi đến khi lão hiểu dược tình hình ....

"Cái gì?"

...tiếng kêu kinh ngạc thốt lên.

Nhìn thấy một Magic Caster đột nhiên biến thành người giúp việc, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy giật mình.

Kajit khó chịu với trò đùa thay quần áo này, nhưng bộ dáng bình tĩnh của Narberal khiến lão cảm thấy nguy hiểm. Lập tức, lão ra lệnh cho Cốt Long phát động công kích.

Hai con Cốt Long lấy tốc độ nhanh nhẹn lao đến, chân trước được tạo thành từ vô số xương cốt vung lên. Khi sắp đến gần mục tiêu, Narberal cũng phát động ma pháp.

[Teleportation]. (Dịch chuyển).

"Lại nữa!"

Một lần nữa Narberal lại biến mất.

Kajit ngước đầu nhìn lên bầu trời để tìm kiếm tung tích của Narberal giống như lần trước. Nhưng cảm giác đau đớn đột ngột xuất hiện, khiến lão nhận ra nơi Narberal vừa đứng.

"...Ahhh!"

Tiếng hét thảm thiết của Kajit vang khắp nghĩa trang. Vai trái của Kajit bị thiêu cháy trong nỗi đau đớn, nó lan theo nhịp đập của tim, khếch tỏa ra toàn thân lão.

Kajit sốc khi nhìn thấy miệng vết phương, nó vừa bị chém bởi một lưỡi kiếm sắc nhọn.

"---Ugh!Ugh!"

Lưỡi kiếm bị rút ra một cách thô bạo, khiến cơn đau nhói lại xuất hiện. Lão cảm thấy xương cốt của mình như bị nghiền nát. Máu phun ra từ vết thương, thấm đẫm áo choàng đen của Kajit.

Nước dãi của Kajit chảy xuống vì đau đớn, lão quay đầu về phía sau:

Narberal đứng đó, gương mặt cô có vẻ bực bội:

"Đau sao?"

"-!?"

Narberal chống gậy trên tay, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy thành giọt xuống từ thanh đoản kiếm màu đen.

Kajit đã đau đến mức không thể nói lên lời.

Magic Caster không bao giờ trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến, hơn nữa với một kẻ luôn có người hầu hạ như Kajit, chút đau đớn bình thường cũng có thể trở thành một cơn ác mộng.

Trán Kajit lấm tấm mồ hôi, lão cố gắng ra lệnh cho Cốt Long bằng tâm trí.

Narberal lùi về phía sau, duy trì khoảng cách với Cốt Lòng. [Flight] có tốc độ nhanh hơn tốc độ chạy nước rút, sử dụng trong những trường hợp này lại càng thêm tác dụng.

Hai Cốt Long lao vào khoảng không mà Narberal vừa biến mất.

Nấp sau Cốt Long, Kajit lấy lại được bình tĩnh của mình khi vào đến một chỗ an toàn, lão cũng đã nhận ra ma pháp mà Narberal vừa sử dụng

Đó là -

"Teleportation!"

[Teleportation] là một ma pháp bậc 3, với Magic Caster, ma pháp này chẳng qua chỉ là một dạng ma pháp đào thoát để giữ khoảng cách với đối thủ.

Song điều đó chẳng qua là do khả năng vận động của Magic Caster quá kém. Nếu để cho các Chiến Binh chuyên cận chiến sử dụng, ma pháp còn tốt hơn cả một ma pháp tấn công. Không, bởi sự khó lòng phòng bị của nó, ma pháp này có thể coi là mạnh hơn cả những vũ kỹ ma pháp nửa vời.

Kajit ép chặt vả vai và trừng trừng nhìn Narberal.

"Thì ra là thế, át chủ bài của ngươi là sử dụng dịch chuyển để ám sát. Vừa rồi hẳn là ngươi lợi dụng dịch chuyển để né tránh, đúng không?"

Át chủ bài này thật phiền phức.

Hẳn Narberal đã nhận ra nếu ma pháp với Cốt Long không có hiệu quả thì chỉ cần tập trung giết Summoner (Thi pháp giả, Người triệu hồi) là được. Đây quả thực là một chiến lược rõ ràng. Với khả năng vận dụng linh hoạt [Teleportation] của cô, Kajit có trốn cũng không thoát.

Song Narberal lại phủ nhận:

"Làm sao có thể."

Kajit không hiểu được hàm ý trong lời nói đó, mắt lão liên tục nháy động. Như thể để bổ sung cho lời phủ nhận của cô, Narberal tra thanh kiếm vào vỏ:

"Ta muốn để cho ngươi xem ta có thể giết ngươi đơn giản đến mức nào."

Narberal nói như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô, ngay cả những nguy cơ có thể xảy ra cũng không cản được việc cô buông tay cho phương pháp này. Kajit hoàn toàn không hiểu được những gì cô ấy định làm.

"Ngươi điên rồi ?"

"Một dạng sống bậc thấp ( bọ chó ) như ngươi thật không có não sao? Chịu khó dùng đầu đi."

Ánh mắt lạnh băng tới cực điểm của Narberal khiến Kajit rùng mình.

Cơn run rẩy đó không phải vì giận dữ mà bởi nỗi sợ hãi. Lo lắng ngập tràn trong tâm trí của Kajit.

"Ta nên kết thúc chuyện này thôi. Thân là thuộc hạ mà để cho ngài Ainz phải đợi lâu thì thật vô lễ... Có vẻ ngươi tin rằng ma pháp không thể sử dụng với Cốt Long, tốt, ta sẽ cho sinh vật cấp thấp ( ruồi nước ) như ngươi cơ hội mở rộng tầm mắt. Cái giá sẽ là tính mạng của ngươi."

Narberal buông pháp trượng xuống đất, cô vỗ tay rồi mở ra - những tia sét màu trắng dần hình thành - không khí như bị vặn vẹo, trở nên rực rỡ với những ánh sáng lấp lánh.

Cả người cô như bị bao phủ bởi ánh sáng trắng.

"Eh..."

Kajit sững sờ. Lão biết đó là một ma pháp kinh người vượt ra ngoài trí tuệ của mình.

Giữa ánh sáng trắng, Narberal nhìn Kajit và mỉm cười lạnh lẽo.

Hai Cốt Long chặn trước ông ta, nhớ tới sự tồn tại của bọn chúng, lão thét lên chói tai:

"...Ngươi! Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được Cốt Long có khả năng kháng phép tuyệt đối của ta sao?! Đi! Giết ả ngay!"

Sự sợ hãi không che giấu ngập tràn ngữ điệu ra lệnh của Kajit.

Khi hai Cốt Long tiếp cận, Narberal lộ ra vẻ một giáo viên nghiêm khắc đang dạy dỗ tên học trò ngu ngốc của mình:

"Kháng ma pháp tuyệt đối? Cốt Long quả thực có khả năng kháng ma pháp tuyệt đối, nhưng năng lực đó chỉ có thể tác dụng với những ma pháp dưới bậc 6 mà thôi."

Chỉ còn một chút nữa, Cốt Long sẽ chạm đến Narberal. Trong khoảng thời gian này, sự tỉnh táo dị thường quay về với Kajit và lão đã có thể hiểu điều Narberal muốn nói:

"...Nói cách khác, Cốt Long không thể chống lại ta, người có thể sử dụng những ma pháp bậc cao, Narberal Gamma."

Lời đó không phải nói dối, trực giác mách bảo Kajit như vậy.

Nói cách khác, ả đàn bà này có thể dễ dàng giải quyết Cốt Long và tống Kajit xuống địa ngục -

"Tại sao? Vì cái gì chứ? Thành quả năm năm của ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong một giờ sao?"

Kajt như thể khóc thét, những cảnh tượng đột ngột xuất hiện trong đầu lão như đèn kéo quân.

Kajit Dale Balantier.

Nhờ công việc trong làng, cha lão người có một cơ thể khỏe mạnh và mẹ - một người điềm tĩnh - đã kết hôn với nhau. Họ sinh hạ lão tại ngôi làng giáp ranh biên giới của Giáo Quốc Slane. Tuổi thơ của lão trôi qua "Bình thường" như bao đứa trẻ khác.

Điều khiến lão trở thành cái hình dạng này là vào cái ngày lão nhìn thấy thi thể của mẹ.

Ngày đó - hoàng hôn kéo đến và mặt trời chưa tắt hẳn. Kajit vội vã chạy về nhà. Mẹ muốn lão phải về sớm, nhưng có vài chuyện nhỏ níu chân lão đến giờ. Đó là bởi lão quá mải chơi trò giả anh hùng bằng những tảng đá đẹp và cây gậy gỗ.

Lão mang theo tâm trạng sợ hãi bị mẹ trách mắng về nhà.

Nhưng ngôi nhà thân yêu của lão đã biến mất.

Khi xông vào, trước mắt lão là thi thể của mẹ nằm trên mặt đất, lão run rẩy chạm vào mẹ, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại trên thân xác ấy.

Lão cho rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng không, sự thật đã đập tan những mảnh vỡ hy vọng mong manh.

Mẹ của Kajit đã không còn trên thế gian này.

Theo lời vị linh muc, nguyên nhân cái chết là bởi "cục máu đông trong não".

Nói cách khác, điều này không phải bởi con người, không có ai có lỗi. Không, Kajit cảm thấy ai đó phải chịu trách nhiệm.

Đó là chính bản thân lão. Nếu Kajit về nhà sớm hơn, có lẽ lão đã có thể cứu mẹ.

Giáo quốc Slane có rất nhiều Magic Caster hệ tín ngưỡng (ma pháp trị liệu), và làng Kajit cũng có một vài người như vậy. Nếu như lão kịp thời cầu cứu họ, có lẽ cơ thể mẹ sẽ vẫn khỏe mạnh và mẹ có thể tiếp tục nở nụ cười dịu dàng.

Người mẹ thân yêu với gương mặt méo mó vì đau đớn kia là do mình tạo ra.

Lão đã nghĩ như vậy.

Kajit quyết định sửa chữa lại lỗi lầm của mình - nói cách khác là lão sẽ làm mẹ sống lại.

Nhưng học được càng nhiều về ma pháp, vấn đề lão phải đối mặt càng lớn hơn.

Tín ngưỡng hệ ma pháp bậc 5 có khả năng làm người chết sống lại. Nhưng nó không đủ để giúp mẹ lão có thể hồi sinh. Bởi để làm người chết sống lại cần tiêu hao một sinh mệnh lực khổng lồ, những người khi sống mà không có đủ sinh mệnh lực nếu sống lại sẽ biến thành tro bụi.

Mẹ không đủ khả năng tiêu hao lượng sinh mệnh lực khổng lồ như vậy.

Thời gian của lão không còn đủ để phát triển một ma pháp phục sinh mới. Chỉ có cách từ bỏ nhân tính và trở thành một Undead, lão mới có thêm thời gian để nghiên cứu ma pháp sự sống mới - Kajit đã kết luận như vậy.

Từ bỏ những ma pháp hệ tín ngưỡng được tích lũy trong quá khứ, lão đi lên con đường tà thuật để trở thành một Undead. Nhưng phía trước vẫn có một trở ngại.

Một khi đã bước lên con đường Magic Caster tà ác này, cho dù lão có từ bỏ nhân tính của mình, nhưng cũng cần tiêu tốn một thời gian rất dài để có thể trở thành một Undead cấp cao. Tiềm năng và tài năng của lão sẽ bị giới hạn. Và thậm chí kế hoạch của lão cũng có khả năng thất bại.

Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua chướng ngại này, đó là tích lũy đủ một lượng lớn năng lượng hắc ám. Đúng vậy, chỉ có cách hiến tế toàn bộ người dân của một thành phố, biến họ thành Undead, năng lượng hắc ám mới có thể thu thập.

Nhưng tại sao ngay khi nguyện vọng của lão sắp thành hiện thực, vì cái gì mà chướng ngại khác lại xuất hiện.

"Ta đã phải trốn tránh năm năm ở thành phố này để chuẩn bị. Mất ba mươi năm mới có thể chạm đến được tâm nguyện khó quên. Ngươi có tư cách gì mà đem tất thẩy của ta hủy hoại trong chốc lát?! Ngươi, kẻ ngáng chân kia?"

Một tiếng cười lạnh lẽo đáp lại Kajit đang rít gào:

"Ta không hứng thú với nguyện vọng của sinh vật cấp thấp ( ngươi ). Nhưng vì sự nỗ lực của ngươi rất đáng để mua vui, ta sẽ có lời tặng ngươi... Được làm đá kê chân của Ainz-sama là việc tốt nhất ngươi đã làm."

[Twin Maximize Magic, Dragon Chain Lightning]

(Song trọng ma pháp tối đa. Xích Lôi Long).

Những tiếng nổ hình rồng sét phát ra từ hai bàn tay của Narberal.

Tia sét to hơn cả một cánh tay bắn trúng Cốt Long, khiến cơ thể đồ sộ màu trắng của nó chấn động. Sét chạy qua toàn thân Cốt Long, đem sinh mệnh giả dối bị khống chế thiêu đốt đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Kết quả thật rõ ràng.

Dưới uy lực của sấm sét, Cốt Long với tính kháng ma pháp tuyệt đối bắt đầu tan vỡ.

Cho dù đập nát thân thể của Cốt Long, sấm sét cũng không biến mất hẳn, hai đạo lôi hình rồng ngẩng đầu như tiếp tục tìm kiếm con mồi, rồi lao về phía mục tiêu cuối cùng.

Tầm nhìn của Kajit bị bao phủ trong ánh sáng trắng.

Ngay cả thời gian để cầu xin tha thứ hay khóc lóc cũng không còn.

Những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt lão nháy mắt bốc hơi. Kajit chỉ kịp thốt lên một tiếng rên rỉ - "Mẹ".

Cả người lão bị một luống ánh sáng nuốt chửng, những tia chớp xuyên qua người lão không chút tiếc thương.

Cơ thể của Kajit co giật như đang nhảy một vũ điệu kì quái, thân thể đứng tại chỗ xoay tròn.

Mãi đến khi đốt cháy nội tạng bên trong, những tia sét biến mất, chỉ để lại đống tro tàn của Kajit trên mặt đất.

Bốn phía đều bị đốt cháy - mùi cháy khét thoảng qua khắp mọi nơi.

Narberal nhún vai, lẩm bẩm với Kajit, kẻ bây giờ đã chỉ còn là một đống tàn tro.

"Ngay cả khi là một dạng cấp thấp ( sâu ), nhưng hương vị sau khi nướng có vẻ không tồi..Nếu có thể đưa cho Entoma làm quà thì tốt biết mấy."

Khi nhắc đến đồng đội - kẻ săn người - của mình, Narberal nở một nụ cười mỉa mai.

Người Chiến Binh buông vũ khí của mình, hai tay giang rộng như thể đang chờ đợi một cái ôm.

"...Ngươi đang chơi trò gì vậy? Từ bỏ sao?"

"Từ bỏ? Kể từ khi ra lệnh cho Narberal, ta chỉ nghĩ thời gian chơi đùa của chúng ta nên kết thúc thôi."

"Sao cơ? Ngươi đang mơ mộng đó à? Một kẻ ngay cả vũ kỹ cũng không biết ảo tưởng rằng có thể thắng được tiểu thư Clementine ta đây? Thật khiến người ta phải tức giận mà ~.

"Kẻ yếu có thể mua vui như vậy, cũng coi như là giỏi rồi."

Tuy cô kích động đến mức muốn phản bác "Đó là ngươi đấy chứ?" Nhưng Clementine nhanh chóng đè nén xuống nội tâm sôi trào.

Người đàn ông trước mặt cô chỉ là một chiến Binh với kỹ năng tầm thường, nhưng thể chất lại vô cùng mạnh mẽ. Người có thể so sánh thể chất với hắn chỉ có hai gã Kamito "Special" và đội trưởng đội "Black Scripture". Tuy chỉ là những đường kiếm loạn xạ, nhưng cô chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nếu trúng đòn.

Clementine giả bộ vẻ cười nhạo ngày thường, cô khiêu khích:

"...Tốt thôi. Ta đồng ý rằng chúng ta nên kết thúc chuyện này ~."

Người chiến binh tên Momon nhún vai xem như trả lời.

Clementine bình tĩnh quan sát tư thế của gã đàn ông, tuy rằng hắn ta hiện ra đầy chỗ sơ hở, nhưng cô phải cảnh giác, bởi đó có thể là một cái bẫy.

Song Clementine không còn lựa chọn nào. Tuy cách nói của cô có vẻ vui đùa, nhưng cũng là lời nói thật lòng. Cô không thể dây dưa ở đây nữa, Clementine cần sức mạnh của Cốt Long để đào thoát. Nếu cô tiếp tục mất thời gian ở đây, vô số thành viên của "Windflower Scripture" sẽ lẽo đẽo bám theo cô như một cái đuôi.

Clementine chậm rãi hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống và siết chặt con dao trên tay.

Tốc chiến tốc thắng. Hoặc có thể nói là một chiêu phân thắng bại.

Không còn thời gian để lãng phí chỉ là một trong số những lý do cô muốn loại bỏ tay Chiến Binh trước mặt. Cô nhận ra khả năng công thủ của hắn ngày càng phát triển chỉ sau mỗi đòn giao chiến. Tốt hơn hết cô nên đoạt mạng của hắn trước khi hắn trở nên lớn mạnh.

Clementine thở ra một hơi dài, cô bắn về phía trước với mọi tốc lực cho phép.

[Pace of the Wind], [Greater Evasion] [Ability Boost] [Greater Ability Boost].

(Cuồng phong bộ pháp) (Gia tốc né tránh) (Cường hóa khả năng) (Siêu cường hóa khả năng).

Cô kết hợp bốn vũ kỹ với nhau để giảm lợi thế thể lực của đối phương. Cho dù Momon còn có dự định gì, cô vẫn sẽ có thừa lực để huy động vũ kỹ ứng chiến.

Khi thế giới gia tốc, cô có thể hoàn toàn nắm bắt sự chuyển động của đối phương.

Hắn ta sẽ rút kiếm từ dưới đất lên và vung một đòn cắt, hay sẽ dùng vũ kỹ và kỹ năng cận chiến, hay là hắn sẽ dùng vũ khí ẩn để ám sát. Không, có thể hắn sẽ dùng vũ khí để ném đi.

Hàng chục chiến pháp của đối thủ được Clementine phân tích trong giây lát, cô tự tin rằng mình có thể vượt qua được tất cả.

Nhưng mọi chuyện diễn ra trái với dự đoán của Clementine.

- Đối phương không làm bất kì điều gì hết.

Người Chiến Binh hắc ám chỉ mở rộng vòng tay, chờ đợi động tác tấn công về phía mình.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống của cô. Bản năng của cô nhắc nhở về một nỗi sợ hãi không tên ngoài sức tưởng tượng.

Cô nên dung cảm tiếp tục lao đến hay rút lui và đào tẩu?

Chỉ có hai con đường để lựa chọn.

Clementine tuy tàn nhẫn và độc ác, nhưng cô không ngu ngốc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tính toán mọi tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết nó.

Sự tự tin và niềm tự hào khuyến khích cô.

Tuy đã thoát ly khỏi đội, nhưng cô vẫn từng là một thành viên của đội đặc công trực thuộc Giáo Quốc Thần quyền Slane - "Black Scripture". Danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại nếu cô cụp đuôi và bỏ trốn khi đối mặt với một kẻ không tiếng tăm và tầm thường như Momon.

Khi quyết tâm với ý định của mình, Clementine loại bỏ sự chần chờ. Chiến binh hạng nhất đã trở lại. Cô lao đến ngực Momon, gần đến nỗi như họ chuẩn bị ôm nhau.

"...Chết đi."

Cơ bắp toàn thân của Clementine được vận dụng khi cô đâm lưỡi dao găm vào giữa khe hở mũ giáp của người chiến Binh. Tay cô xoắn lấy lưỡi dao, giúp nó có thể đi sâu vào trong não. Không chỉ có vậy, cô xuống tay với những phần khác trên cơ thể hắn ta. Ý đồ tạo ra những vết thương trí mệnh.

Dù cánh tay bọc lớp giáp dày đã gần như ôm lấy Clementine, nhưng cô không để ý mà vẫn tiếp tục tấn công.

Đòn kết thúc của Clementine là ma pháp được niêm ấn trên lưỡi dao găm [Lightning].

Toàn thân Ainz bị những tia sét chọc thủng.

Vũ khí của Clementine được cường hóa bởi một ma pháp phong ấn. Khi ma pháp phong ấn được giải phóng, thứ bên trong sẽ bị tiêu hao đến cạn kiệt. Nhưng việc có thể bổ sung bằng cách thực hiện một phong ấn khác khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng.

Lưỡi dao găm đâm xuyên qua lớp sọ cùng những tia sét đã tạo thành một đòn chí tử.

Có điều -

"Chưa xong đâu!"

[Full Throttle] (Gia tốc).

Cô sử dụng một lưỡi dao găm khác được niêm ấn [Fire Ball] đâm vào khe hở còn lại. Clementine tưởng tượng cảnh cơ thể của Momon bị thiêu cháy từ bên trong, cảm giác như ngửi được mùi thịt cháy thoang thoảng.

Nhưng - cảnh tượng trước mắt khiến Clementine trở nên bất ngờ và choáng váng.

"Hmm, ra vậy. Ở YGGDRASIL không có dạng vũ khí ma pháp thế này. Coi như thêm kiến thức."

Dù cả hai mắt của Ainz đều bị lưỡi dao găm cắm sâu, cậu vẫn có thể thảnh thơi lẩm bẩm như cũ. Điều này khiến Clementine giật mình, cô nhận ra vết đâm trên khe hở đều không dính máu.

"Không thể nào? Làm sao có thể? Vì cái gì mà ngươi chưa chết?"

Cô chưa bao giờ nghe đến thứ vũ kỹ nào có tác dụng bất khả chiến bại như thế này. Hay là hắn đã thi triển phòng vệ trước đó? Nếu là như vậy, làm sao hắn có thể tránh thoát khỏi công kích ma pháp?"

Cho dù một chiến binh kì cựu từng trải qua hàng trăm trận chiến như Clementine cũng không có cách nào trả lời câu hỏi này.

"!"

Thân thể của Clementine bị ôm lấy, Momon cùng cô dựa vào một chỗ, những thẻ kim loại của các Mạo hiểm giả phát ra tiếng lách cách.

"Để ta trả lời cho ngươi nhé?"

Bộ áo giáp đen tuyền phảng phất như sương khói tan biến không còn dấu vết, lộ ra dung mạo đáng sợ bên trong.

Một hộp sọ mà không có chút thịt hay da. Ở giữa hốc mắt trống rỗng, hai lưỡi dao găm đâm sâu vào bên trong, nhưng dường như nó không thể gây ra chút thương tổn nào cho Ainz.

Clementine biết bộ dáng này đại biểu cho cái gì:

"Undead...Elder Lich!"

"Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi, nhưng thôi được rồi... Mà đáp án của ngươi cũng gần đúng rồi đấy... Vậy thì..."

Tuy con quái vật trước mắt cô không có chút da thịt nào, nhưng Clementine cảm tưởng như nó đang mang một vẻ tươi cười.

"Cảm giác của ngươi thế nào? Khi dùng kiếm đánh nhau với một Magic Caster? Cảm giác không thể kết thúc trong nháy mắt có phải rất bất lực không?"

"Đừng, đừng coi thường ta!"

Clementine vận dụng toàn lực với mong muốn trốn thoát, nhưng vòng tay của hắn lại giống như một vòng kìm kẹp vững chắc, một xiềng xích trói buộc không thể động đậy.

Liches thực sự là một Undead cường đại, am hiểu sử dụng đủ mọi loại năng lực ma pháp, nhưng khả năng thể chất của họ không cao. Nếu đấu thể lực, đáng lẽ Clementine phải chiếm thế áp đảo. Nhưng...

"Vì,vì cái gì!"

-Cô không thể thoát được.

Nhận ra thủ đoạn mạnh mẽ cùng sức lực mạnh mẽ ban nãy của gã không phải nhờ hiệu quả của lớp áo giáp ma pháp khiến toàn thân Clementine cứng ngắc. Tình cảnh lúc này của cô không khác gì một con bướm sa bẫy vào lưới nhện, vùng vẫy đập cánh nhưng không thể thoát ra.

"Đây là sự thật dành cho ngươi. Suy cho cùng thì ngươi cũng không phải là đối thủ mà ta phải dùng đến ma pháp để đối phó."

"Không thể nào...chết tiệt...đồ khốn nạn!"

Một tay của gã Liches rút hai lưỡi dao đang cắm trên hốc mắt ra rồi ném sang một bên. Khi gã rút kiếm, Clementine cũng liều mạng giãy giụa, nhưng sức mạnh của cô chỉ như trò đùa với gã, cánh tay đang ôm lấy cô kẹp chặt hơn khiến cô không thể động đậy.

Khi hai thanh chủy thủ được rút ra, từ hốc mắt trống rỗng, ánh sáng màu đỏ tà ác bùng lên như ngọn lửa nhìn Clementine, hơi thở của cô trở nên hỗn loạn vì mất sức và cũng vì sợ hãi.

"Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé, sẽ hơi mất thời gian đấy."

Gã nói với cô bằng cái giọng như thể đang an ủi.

Clementine không biết tên Liches này đang định làm gì với cô.

Tiếng rít quỷ dị vang lên.

Clementine đột nhiên hiểu điều hắn muốn nói, lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Ngươi...không...không thể nào ---"

Những âm thanh chói tai từ bộ áo giáp bị sứt mẻ.

-Gã đang muốn đè bẹp cô bằng ngực mình.

Nếu làm thế, tên Liches hẳn cũng phải chịu sự bức bách từ bộ giáp, nhưng có thể gã đã dùng phương pháp nào đó để cơ thể trở nên cứng rắn. Cảm giác cả cơ thể gã giống như một bức tường nặng nề.

"Nếu như ngươi yếu hơn một chút..."

Một bên tay của gã Liches đột nhiên xuất hiện một cây đoản kiếm màu đen, với chuôi được khảm bốn viên bảo thạch. ( mọi người nhớ thanh Hắc Kiếm của đội Peter chứ?).

"Ta sẽ suy nghĩ với việc dùng thanh kiếm này để kết liễu ngươi. Có điều dù bị kiếm đâm đến chết hay do gẫy lưng mà chết thì kết quả vẫn như nhau nhỉ? Đều là chết cả."

Clementine run rẩy.

Khi cô nghe câu đùa giỡn này, sức ép gia tăng và ngực cô cảm giác như bị đè lên bởi một tảng đá khiến cô không thể chịu nổi. Những thẻ kim loại được cô thu thập bằng cách sát hại các Mạo hiểm giả như không chịu nổi áp lực dần rơi xuống đất. Ngay cả chiếc Ngân bài cô vừa mới có cũng bị hủy hoại.

Hơi thở càng trở nên đau đớn và thống khổ.

Cô căm ghét đôi tay đang ôm lấy mình.

Cô ghét mình vì đã mặc áo giáp thẻ kim loại quá nhẹ. Nó đã từng giúp cô nâng cao tốc độ, song giờ cô lại thấy oán hận. Nếu không phải vì nó, gã đã không thể tìm đến đây.

Biết rằng dùng kiếm với gã là vô dụng, Clementine dùng đầu mình đập vào hộp sọ của gã, mong muốn nó nứt ra, nhưng điều đó chỉ gây thêm tổn thương cho cô. Clementine lấy chùy sao băng từ bàn tay còn có thể cử động, cố quên đi những thống khô hiện tại, song vì không thuận, lưỡi chùy đập vào tay cô.

Cô có thể tưởng tượng ra số phận của mình một cách dễ dàng. Hô hấp ngày càng khó khăn, bụng cô bị chèn ép và áo giáp thì đã bị nén lại như thể đang nhắc cô về điểm kết của vận mệnh.

"Đừng vội vã như thế. Chỉ cần cánh tay ta ép mạnh hơn, ngươi sẽ chết. Có điều ta không thể để ngươi chết nhanh vậy được. Lúc giết bọn họ (Peter) ngươi hẳn đã phải mất rất nhiều thời gian đúng chứ? Vậy chịu khó thưởng thức sự tra tấn từ từ của ta đi."

Clementine liều mình tấn công.

Cô dùng mặt thậm chí cả móng tay và răng nanh, nhưng mọi công kích đều không có hiệu quả, áp lực khó chịu vẫn tiếp tục truyền đến.

Cho dù dùng cách nào, cô cũng không thoát được chiếc kiềm kẹp này. Nhưng cô không ngừng đấu tranh, hy vọng có được một cơ hội sống sót dù là nhỏ nhoi.

"Một điệu nhảy của cái chết chăng?"

Cô đã không còn khí lực để lắng nghe giọng nói mềm mại đó nữa.

Âm thanh nôn mửa phát ra, rác rưởi phun lên Ainz khiến ánh sáng đỏ trong Ainz nheo lại với sự chán ghét.

Sinh mệnh của Clementine không ngừng co rút, hai tay vung vẩy để chạy trốn giờ chỉ có thể cử động yếu ớt.

Ainz không vì thế mà giảm sức mạnh của vòng tay, cậu tăng sức. Ngay sau đó, Ainz nghe được âm thanh và cảm giác tiếng xương nứt gãy trên tay mình.

Khi Ainz buông tay, cơ thể của Clementine đã chết hẳn.

Theo tiếng phanh, thân thể của Clementine rơi xuống đất như một thứ rác rưởi bị vứt bỏ. Khuôn mặt cô bị xoắn lại thành một bó bởi sự đau đớn và nỗi sợ hãi, một cảnh tượng khủng khiếp. Như một con cá bị câu lên từ biển sâu, nội tạng và máu trào ra từ miệng Clementine.

Lấy ra một bình vô hạn từ trong kho của mình, Ainz tẩy sạch những vết nôn mửa với dòng nước không ngừng tuôn trào, đồng thời cậu dịu dàng nói với Clementine -kẻ bây giờ đã không thể đáp lại:

"Quên nói với ngươi... Ta vô cùng tùy hứng."

Trong lúc Ainz đang cảm thấy khó chịu vì chuyện quần áo bị ướt sũng và dính bẩn, thì cảm giác của cậu nhắc nhở về một vật thể to lớn đang vội vã lao tới. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cậu nhận ra nó là Hamsuke.

So với Ainz và Narberal, sức chiến đấu của Hamsuke kém đến một trời một vực, nếu để cho nó tham chiến thì chắc chắc sẽ có những tổn thương không đáng có. Do vậy họ phải để nó tạm ở một chỗ để chờ lệnh. Có lẽ vì không còn nghe thấy âm thanh chiến đấu, nên nó mới chạy đến đây.

Biểu hiện lo lắng cho an nguy của cậu trên gương mặt khổng lồ dễ thương của con chuột này khiến Ainz cảm thấy có chút chán nản.

Con chuột khổng lồ vẫn không biết chủ nhân của mình đang có cảm giác như thế nào, chỉ nhanh chóng dùng tốc độ và sự nhanh nhẹn khó tin chạy đến và quan sát bốn phía, cùng Ainz bốn mắt giao nhau.

"Woa...!"

Nó xoay người, lộ ra cái bụng trắng muốt, liên tục hét lên:

"Chủ nhân..Chủ nhân! Có một con quái vật đáng sợ đằng kia!"

Cảm giác mệt mỏi toàn thân khiến Ainz không khỏi ôm đầu.

Chuyện này một phần nào đó là do cậu đã không cho Hamsuke biết trước hình dáng thật của mình. Song cũng không thể để nó tiếp tục kêu gào như vậy.

Tuy xung quanh, các Mạo hiểm giả và Vệ Binh vẫn còn đang mải chiến đấu với lũ Undead, song không có ai đảm bảo rằng họ không nghe được điều gì đó.

Ainz nghiêm giọng trách cứ:

"...Dừng cái trò này ngay!"

"Eh? Giọng cao và hùng tráng này, chẳng lẽ là chủ nhân sao?"

"...Đúng vậy. Cho nên tốt nhất ngươi nên nhỏ giọng xuống đi."

"Không thể nào! Không thể tin tưởng được... Tuy tôi biết ngài vô cùng mạnh mẽ nhưng...Thuộc hạ Hamsuke, xin thề trung thành với ngài cho đến chết!"

"Ta hiểu. Nhưng ta nhắc lại, hạ thấp giọng của mi xuống."

"V-vậy thì thật quá đáng, chủ nhân! Xin đừng xem nhẹ lời nguyện thề trung thành của thuộc hạ!"

"...Ngươi không nghe ngài Ainz nói gì sao? Ngu ngốc."

Thân thể mập mạp của Hamsuke bị đá bay vào khoảng không. Chân của Narberal dừng lại tại nơi Hamsuke vừa đứng rồi từ từ thu lại.

"Ngài Ainz, con sinh vật ngu xuẩn này thật vô tích sự. Ngài có muốn thần dùng sét xào nó lên không?"

"Không..."Hiền Vương rừng xanh" vẫn còn chút giá trị, chỉ cần nó sống, lợi ích sẽ thu được nhiều hơn. Trở lại chuyện chính, Narberal, thời gian không còn nhiều, ngươi nhanh chóng thu thập đồ đạc của bọn chúng. Có khả năng tàn tích sẽ phải giao lại cho chính quyền, tốt hơn là chúng ta nên nắm rõ được giá trị của mấy thứ đồ đó."

"Vâng, thưa ngài."

"Ta sẽ vào trong đền thờ, phần còn lại giao cho ngươi."

"Vâng! Xin hỏi mấy thi thể này xử lý như thế nào ạ? Thần có nên đưa chúng về Nazarick không?"

"Không cần thiết, chuyện này phải giao ra kẻ chủ mưu, nên chỉ cần nhặt trang bị của chúng là đủ."

"Tuân lệnh!"

"Đau quá..."

Hamsuke chạy về, cố thở ra một tiếng thở dài khiến Narberal liếc nó bằng một cái nhìn lạnh lùng:

"Việc lắng nghe lời của Ainz-sama là quan trọng hơn tất cả. Đó mới là bổn phận của một bầy tôi. Còn với ngươi, loại sinh vật hạ đẳng nhất nên cẩn thận cách hành xử của mình, bằng không ta sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức!"

Cơ thể của Hamsuke run lên.

"Nếu có lần sau, thì ta sẽ dùng ma pháp để trừng phạt ngươi chứ không phải một cú đá. Dù Ainz-sama đã ra lệnh, nhưng ta vẫn có thể khiến ngươi sống không bằng chết."

"Tôi hiểu rồi...Làm ơn đừng biểu hiện đáng sợ như vậy mà...Nhưng mà hình dáng mới của chủ nhân thật tuyệt vời, sự mạnh mẽ đó khiến bất kì ai cũng phải kinh ngạc."

Vẻ mặt của Narberal trở nên dịu hơn:

"Đúng thế. Ainz-sama lúc nào cũng mạnh mẽ. Ngươi có thể nhìn ra được điều đó thì coi như còn có chút ánh mắt."

"Cảm ơn đã khen ngợi. Nếu diện mạo thật của chủ nhân là như vậy, có phải ngài Narberal cũng giống như thế không?"

"Ta là một Doppelaganger. Khuôn mặt này là do năng lực của ta biến thành. Xem đây."

Một bàn tay chỉ có ba ngón hiện ra từ chiếc găng sắt của cô, những ngón tay đều dài hơn so với con người, trông giống hệt như con sâu đo.

"Tôi, tôi thấy rồi."

"Là một trong những nô bộc của Lăng mộ vĩ đại Nararick, ngươi không cần quá ngạc nhiên vì những chuyện nhỏ thế này. Còn bây giờ thì giúp ta thu thập số trang bị ở mấy cái xác này đi."

"Đã rõ."

Chàng thiếu niên Nfirea đứng giữa ngôi đền.

Khi thấy cậu ta, ánh sáng màu đỏ trong mắt Ainz trở nên tối lại.

Nfirea đang mặc một bộ quần áo trong suốt đến kì lạ, song Ainz chủ yếu tập trung vào gương mặt của cậu ta.

Trên mặt cậu ta là một vết cắt dài vắt ngang qua mắt, người ta có thể thấy rõ những giọt nước mắt và máu đen đông lại, cho thấy cậu đã bị mù.

"Có điều..mù vẫn có thể chữa được...Ma pháp cũng đủ thuận tiện."

Vấn đề là tình trạng của Nfirea.

Cậu ta đứng thẳng, không có bất kì phản ứng nào trước mọi hành động của Ainz. Đáng ra vẫn phải cảm nhận được khi ai đó đứng trước mặt, cho dù đôi mắt đã mù đi chăng nữa.

Nhưng cậu ta không có chút phản ứng nào - có vẻ như tinh thần vẫn đang bị kiếm soát. Vấn đề là do cái gì khống chế?

"Có vẻ là thứ này."

Ánh mắt của Ainz tập trung vào vương miên trên đầu Nfirea, nó trông giống hết như một chiếc mạng nhện. Ngoài cái này ra thì không có thứ đáng ngờ nào khác.

Bàn tay của Ainz đưa ra, như định gỡ chiếc vương miện xuống. Song Ainz đột ngột dừng lại. Vì cậu không biết rõ về thứ này, nên tốt hơn cậu không nên hành động tùy tiện. Bởi vậy Ainz bắt đầu phát động ma pháp:

"「All Appraisal Magic Item」." ( giám định ma pháp vật phẩm cấp cao ).

Ở YGGDRASIL, giám định có thể phân loại được mọi tính năng của vật phẩm. May mà ở thế giới mới, ma pháp này vẫn còn tác dụng. Không, thậm chí hiệu quả của nó chỉ hơn chứ không kém, một thông báo giống như ở YGGDRASIL dần hiện lên trong tâm trí Ainz.

"...Crown of Wisdom (Vương miện trí tuệ)...Thì ra là vậy...Vật phẩm này không tồn tại trong YGGDRASIL, có vẻ như không phải vật phẩm nào cũng được sao chép từ Yggdrasil."

Sau khi đạt được thông tin, Ainz thở dài, nghĩ về những điều mình nên làm.

Cậu cân nhắc tới việc mang Nfirea về Lăng mộ. Dù sao khả năng bẩm sinh có thể sử dụng bất kì đạo cụ ma pháp nào cùng vương miện này đều vô cùng đáng giá.

Nhưng cậu do dự trong đôi lát.

"Có điều ta đã nhận nhiệm vụ này, nếu thất bại, uy danh của Ainz Ooal Gown sẽ bị tổn hại và công sức ta bỏ ra cũng sẽ bị lãng phí."

"「Greater Break Item」." ( Phá hủy vật phẩm cấp cao ).

Ainz sử dụng ma pháp lên vương miện, biến nó thành vô số những đốm sáng nhỏ bé, tạo thành một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.

Ainz nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mền nhũn của người thiếu niên, rồi đặt cậu ta xuống sàn. Cậu nhìn gương mặt của người thiếu niên:

"Tiếp đó...Ta nên chữa lành đôi mắt này...nhưng không phải ở đây..."

Ainz chạm lên mặt mình rồi chậm rãi đứng dậy Những Undead mà cậu triệu hồi chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng một số đã bị giải quyết. Chẳng bao lâu, viện quân sẽ tìm đến nơi này. Trước đó cậu phải tái lập bộ dáng và tạo lại áo giáp cùng kiếm cho mình.

Hơn nữa cũng cần thu thập những vật phẩm còn sót lại.

Khác với PK tại YGGDRASIL, ở thế giới này cậu có thể thoải mái nhặt lấy những trang bị mà không bị ai phản đối.

Khi cậu mỉm cười và suy nghĩ về việc quay trở lại giúp Narberal, thì cô đã xuất hiện ở trước lối vào.

"Ainz-sama."

"Thế nào? Ngươi đã thu thập hết mấy vật dụng về rồi à? Ngay cả tiền?"

"Vâng, nhưng có một vấn đề nhỏ, Đó là..."

Bước tới từ cửa đền, tay Narberal nâng lên một viên đá màu đen, Hình dạng méo mó của nó trông hệt như một viên đá cuội tầm thường có thể nhặt ở bất kì con sông nào, nhìn qua cũng không hề có cái gì đặc biệt.

"...Đó là?"

"Vâng, khi tôi chiến đấu với con trùng cấp thấp ( kẹp tóc planarian ) ban nãy thì hắn đã sử dụng vật phẩm này. Nhưng tôi không rõ nó có hiệu quả gì ..."

"Ta hiểu rồi."

Các phép thuật mà các NPC như Narberal học được đều ít hơn so với Ainz, hầu hết đều thiên về ma pháp chiến đấu, nên cô không thể phân biệt được giá trị của những vật phẩm như thế này là điều dễ hiểu.

Ainz cầm lấy viên đá rồi kích hoạt lại ma pháp ban nãy.

"「Greater Item Identification」."

Đôi mắt màu đỏ trong hốc mắt của Ainz lóe lên:

"Cái này là...? Orb of Death? Và cũng là... một item có trí tuệ?"

Tên Orb of Death có vẻ ấn tượng, nhưng thực chất lại không có khả năng đặc biệt.

Nó có tác dụng bổ sung sức mạnh cho Undead, và cho phép sử dụng nhiều ma pháp hệ tử linh trong vòng một ngày, nhưng điều đó với Ainz không có chút hấp dẫn nào. Dù nó có thể khống chế con người, nhưng Ainz, Narberal, á nhân hay thậm chí là dị hình tộc đều có kĩ năng kháng lại sự điều kiển tâm trí nho nhỏ ấy.

Nói cách khác, nó chẳng khác gì một cái gân gà ( bỏ thì tiếc mà giữ thì chẳng để làm gì ).

Điều duy nhất khiến Ainz cảm thấy hứng thú là bởi "Ma pháp cụ có trí tuệ".

Ainz chọc nhẹ vào viên đá, thiếu chút nữa muốn gọi nó nói chuyện, thì một giọng nói chợt vang lên trong đầu cậu.

"Lần đầu gặp mặt, Vị vua vĩ đại của cái chết."

Nghe được giọng nói này, Ainz chớp mắt chăm chú nhìn quả cầu. Có lẽ bởi nơi đây vốn là một thế giới tràn ngập các loại quái vật cùng những phép thuật kì diệu cho nên cậu không cảm thấy ngạc nhiên mấy.

"Ah, thật sự là dạng trí tuệ ma pháp".

Ainz nghịch quả cầu trong tay. Sau khi quan sát cẩn thận mà không thấy quả cầu tiếp tục nói. Ainz suy tư một chút, rồi lẩm bẩm trong tâm trí:

"Ta cho phép ngươi nói chuyện."

"Xin cảm tạ ngài. Vị vua vĩ đại của cái chết."

Cái phản ứng này khiến Ainz nhớ tới những người hầu trung thành và tận tụy của mình tại Nararick, cậu mỉm cười.

"Tôi ấn tượng sâu sắc với khí tức "tử vong" xung quanh ngài, xin dành tặng ngài lòng tôn kính nhất của tôi".

Đáng lẽ mình đã tắt hết ma pháp hệ tử linh rồi, làm thế nào mà vật phẩm này có thể gọi mình là "Tử Vương".

"Nói tiếp."

"...Cảm tạ ngài, hỡi chúa tể vô thương - kẻ thống trị của cái chết. Có cơ hội được gặp gỡ với sự tồn tại vĩ đại của ngài, là may mắn nhất của tôi. Xin cho tôi thay mặt tất cả những cái chết trên thế gian gửi đến ngài lời cảm tạ sâu sắc nhất."

Mặc dù những lời này có vẻ nịnh hót, nhưng sự chân thành trong đó khiến Ainz không khỏi tự ưỡn ngực.

"Và? Ngoài những lời tăng bốc đó, ngươi còn điều gì khác để nói với ta không?"

"...Vâng, tôi biết có thể nghe thiếu tôn trọng và bất kính, nhưng tôi rất mong ngài có thể chấp thuận nguyện vọng nhỏ bé này."

"Nói đi?"

"...Đúng thế. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mục đích của mình là reo rắc cái chết cho toàn thế giới, nhưng sau khi gặp ngài, Đức vua vĩ đại của cái chết, tôi mới nhận ra lý do mà mình đã ra đời - tôi sinh ra để được phục vụ ngài."

"...Oh."

"Tử Vương vĩ đại, xin hãy vui lòng chấp thuận lời tuyên thệ trung thành này. Thần mong có thể được một vị trí nho nhỏ trong số những đầy tớ trung thành của ngài."

Giọng nói nghe khá thành khẩn, nếu nó có một cái đầu, có lẽ nó đã cúi rạp xuống mặt đất. Ainz đặt tay trái lên miệng và suy tư. Cậu phân vân về những lợi ích và bất lợi tiềm ẩn nếu nhận nó, cho dù nó có vẻ đáng tin cậy và có khả năng nhiều hơn tưởng tượng.

Ainz cẩn thận xem xét tỉ mỉ vật phẩm thêm một lần nữa. Nếu lựa chọn "An toàn" cậu sẽ phá hủy nó, nhưng tại YGGDRASIL vật phẩm như thế này không tồn tại, đều đó khiến cậu thấy tiếc nếu phải bỏ đi.

Sau khi tiến hành lên Orb một vài phép thuật phòng vệ cho tương lai, Ainz gọi Hamsuke đang giữ tại lối vào của cửa đền.

"Hamsuke."

"Chủ nhân có gì sai bảo ạ?"

"Cầm đi."

Ainz ném quả cầu. Bằng sự khéo léo của mình, Hamsuke nhanh chóng bắt được nó.

"Xin hỏi, đây là thứ gì vậy ạ?"

"Nó là một vật phẩm ma pháp, ngươi biết cách sử dụng nó chứ?"

"Ah...Vâng, chỉ có điều nó thật ồn ào đến nỗi thuộc hạ muốn dâng nó lại cho chủ nhân."

Narberal trừng mắt nhìn Hamsuke:

"Ngài muốn ban thứ này cho một kẻ mới sao?"

Nghe âm thanh bị sốc của Narberal có thể thấy được cô khiếp sợ đến mức nào.

"Ta đã thực hiện một vài biện pháp để không ai phát hiện ra, nhưng chưa chắc điều đó đã an toàn, nên tốt nhất là giao nó cho Hamsuke."

"Thần đã hiểu, không hổ là Ainz-sama, biện pháp này không chê vào đâu được."

Trước mặt cậu là Narberal, người vừa được giác ngộ, và Hamsuke, kẻ đang phồng má của mình lên như một nắm tay và gật đầu.

Khi định phái hai người rút lui, Ainz nhìn thấy áo choàng đỏ. Sở thích chơi đùa bỗng nhiên trỗi dậy, cậu nắm lấy một bên áo choàng:

"Nếu nhiệm vụ thu dọn đã kết thúc, vậy chúng ta hãy mang Nfirea" - Động tác của Ainz có vẻ khoa trương khi cậu vẫy chiếc áo choàng đỏ tươi của mình - " Và trở lại với sự khải hoàn."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 2-Chương Kết

Cánh cửa quán trọ mở ra.

Bên trong quan trọ trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt tập trung trên người Ainz, lần này không ai ngăn cản cậu đi đến trước mặt ông chủ quán.

"Ngươi..."

Ánh mắt của chủ quán và mọi người đều bị tấm thẻ kim loại trên cổ Ainz thu hút.

Ainz mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ thoải mái:

"Phòng hai người."

Cậu buông túi tiền lên quầy, sau đó không nói một lời nhận lấy chìa khóa phòng từ tay ông chủ quán.

Trên đường đến phòng của mình, Ainz giải trừ ma pháp của mình, phục hồi khuôn mặt thật.

Tấm thẻ kim loại trên cổ Ainz là huy chương Mithril, nó va chạm với con sư tử Nemean phát ra âm thanh trong suốt. Vài ngày trước, khi cậu nói với công hội mạo hiểm giả về sự cố tại nghĩa trang tối qua thì cậu nhận được huy chương này.

Nguyên nhân quán trọ bỗng trở nên im lặng chính là xuất phát từ tấm thẻ kim loại kia. Vài ngày trước chỉ là một tên đeo thẻ Copper, lần sau xuất hiện cấp bậc hoàn toàn bất đồng, điều này đã phá bỏ toàn bộ những gì mà họ biết từ trước đến nay.

Phản ứng của người trong quán trọ làm cho Ainz có cảm giác ưu việt, nhưng vẫn có chút không hài lòng. Kế hoạch của cậu là một phát tăng lên cấp Orichalum, nhưng hiện tại lại kém hơn một cấp. Nếu quả thật cậu đạt được cấp Orichalum, không biết phản ứng của những người này sẽ như thế nào?

Nhưng đây cũng là chuyện không thể.

Về sự kiện kia, chỉ có một phần nhỏ người biết được. Nhưng sau khi nghe thuyết minh về sự kiện ấy, mọi người trong công hội đều đồng ý rằng Ainz đã lập được công lao khó có thể tin được, có thể trực tiếp thăng lên cấp Adamantium. Nhưng Ainz chỉ được trao huy chương Mithril, bởi vì cậu chưa có bất kì thành tích nào trước đây, hơn nữa sự kiện kia còn chưa qua điều tra đấy đủ. Công hội vì cẩn thận đề phòng...Mới đưa ra quyết định như vậy.

Điều này có nghĩa là cao tầng của mạo hiểm giả công hội đã công nhận Ainz cùng mức độ với hai mạo hiểm giả cấp Adamantium khác trong vương quốc.

Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi đi, trận chiến ở khu nghĩa trang cùng cái tên Ainz- mạo hiểm giả Momon nhất định sẽ truyền đi khắp nơi. Bởi vì đám vệ binh cố thể sống sót sẽ đem chuyện này trở thành chủ đề tán gẫu.

Kế hoạch tiến hành quá mức thuận lợi, làm Ainz không khỏi nở một nụ cười. Đâu phải chỉ là thuận lợi, mà chính là vô cùng hoàn mỹ.

Ainz dùng tay búng cái thẻ bài Mithril, Narberal nói ra nghi vấn trong lòng.

"Hai người kia nên xử lí như thế nào? Đối phương tỏ vẻ muốn bàn về phương diện thù lao."

Narberal nói đến hai người kia chính là chỉ Enfrea và Lizzie- hai dược sư. Trong lòng Ainz đã sớm có quyết định nên xử lí họ như thế nào.

"Lizzie nó bà ta sẽ thanh toán đầy đủ mọi thứ, cho nên ta nói sẽ mang cháu trai của bà ta đến làng Carne. Ta muốn làm cho bà ta...Không, là chế thuốc cho Nazarik."

"...Nazarik cũng có những kẻ biết chế thuốc, tại sao ngài lại muốn tìm một sinh vật cấp thấp để thực hiện công việc đó?"

"Bởi vì ta muốn phát triển một lực lượng mới."

Narberal trợn mắt há hốc miệng, không có bất kì phản ứng nào khác, cho nên Ainz phải tiếp tục giải thích.

"Ta lo lắng chính là thuốc và tài liệu trong Nazarik có thể sẽ cạn kiệt, cho nên phải phát triển phương pháp chế thuốc của Yggdrasil. Hơn nữa nếu có thể dung hợp với phương pháp chế tác của thế giới này, có thể sẽ tạo ra một phương pháp hoàn toàn mới. Bởi vì chúng ta có thể đã lạc hậu 600 năm rồi. Dĩ nhiên, phải cảnh cáo bọn họ không được để lộ phương pháp chế thuốc...Nhưng xem tính tình của bà ta thì chắc là không có vấn đề gì."

Ainz nhớ đến phản ứng của Lizzie khi cậu mang Enfrea về.

Mặc dù đã cậu đã chữa lành đôi mắt của Enfrea, nhưng có thể là do quá mức khiếp sợ nên cậu ta vẫn còn đang hôn mê. Ngay cả như vậy, dù biết được cháu trai không có nguy hiểm đến tính mạng, Lizzie vẫn nước mắt tuôn đầy mặt, lòng mang theo vẻ biết ơn mà tỏ vẻ sẽ thanh toán toàn bộ thù lao.

"Chuyện của Lizzie để sang một bên, trước mắt càng có chuyện gấp hơn phải xử lí."

Ainz phát động ma pháp "Message", kết nối với Albedo.

Tuy rằng nhận được "Message" từ Entoma, nhưng lúc đó cậu có quá nhiều việc, không có thời gian trả lời, Ainz chỉ có thể yêu cầu là cô không nên làm phiền vào lúc đó. Bởi vì cậu thật sự vô cùng bận rộn.

"Message" kết nối với Albedo, câu nói đầu tiên của cô nàng vượt quá sự tưởng tượng của Ainz.

"Ainz-sama, Shalltear Bloodfallen đã phản bội."

Trong thoáng chốc, cậu không hiểu được ý của câu nói này. Sau khi tâm trí của cậu hiểu được câu nói của Albedo, phản ứng của cậu là ngây ra:

"...Cái gì?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-The Bloody Valkyrie:Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-Chương 1: Bầy Thú Ăn Thịt

Phần 1

"Đây mà là thức ăn à!"

Một tiếng quát cao vút điên cuồng vang lên, tiếp theo đó là âm thanh thanh thúy của thìa dĩa bị ném ra, vang vọng khắp bốn phía.

Vài người trong nhà hàng đều quay sang nhìn về phía cô gái đang tức giận.

Ngoại hình của cô vô cùng xinh đẹp, không, từ "đẹp" cũng không đủ để diễn tả được vẻ mỹ lệ ấy. Vẻ đẹp của cô có lẽ còn có thể so sánh được với người xinh đẹp nhất vương quốc, "Hoàng Kim công chúa" - Hime. Thậm chí cơn nóng giận lại càng làm tăng vẻ quyến rũ nơi cô.

Mà đâu chỉ có vậy, ngay cả khi cô quát tháo, từng cử động vẫn mang một vẻ tao nhã, tràn ngập khí chất cao quý khó hình dung.

Cô chắc chắn là quý tộc của một quốc gia nào đó - thậm chí còn có thể là thiên kim đại tiểu thư của gia đình quý tộc cao tầng nào đấy. Nhìn số đồ ăn trước mắt, bàn tay thanh nhã của cô nghịch ngợm trên lọn tóc mai, giống như là đang mất kiên nhẫn.

Cả chiếc bàn như được lấp đầy bằng đồ ăn.

Những chiếc bánh mì nướng trắng xốp nóng hổi được đặt trong một chiếc giỏ nhỏ. Còn đó một miếng bít tết mềm mại phủ lên trên loại sốt thơm kết hợp từ ngô ngọt và bơ kem, ăn kèm với khoai tây nghiền hảo hạng, khiêu khích vị giác của những thực khách khó tính nhất. Món Salad được trộn với thịt hun khói cùng loại rau tươi mát vừa được hái, ướp với hương cam nhè nhẹ, tuy thanh đạm song cũng đủ làm khoan khoái lòng người.

Đây là những món ăn tốt nhất và đắt tiền nhất được chế biến bởi những đầu bếp tài năng của nhà hàng sang trọng bậc nhất trong nội thành Re-Lantier - "Golden Pavilion Shining" - thậm chí họ còn sử dụng cả ma pháp "Preservation" chỉ để đảm bảo cho thực phẩm luôn được tươi ngon nhất.

Chỉ có những vương công quý tộc cao cấp mới có thể thưởng thức những mĩ vị như vậy, song vẻ mặt của cô gái lại đầy bất mãn.

Ăn uống khó tránh khỏi bình luận, nhưng nghe được lời oán trách của cô, những người xung quanh đều tò mò suy đoán loại mĩ vị nào mới thỏa mãn nổi cô gái xinh đẹp này.

"Hương vị thật rác rưởi!"

Câu nói oán giận kế tiếp của cô thật khiến tất cả người nghe đều choáng váng.

Duy chỉ có người quản gia sau lưng cô vẫn giữ nguyên tư thế bất động, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Ngay cả khi cô gái xoay người dùng ánh mắt giết người nhìn ông, người quản gia vẫn bình thản như vậy.

"Ta không chịu nổi cái thành phố tồi tàn này, chuẩn bị xuất phát đi!"

"Nhưng thưa tiểu thư, hiện giờ trời sắp tối ..."

"Câm miệng! Ta nói xuất phát, nghe không!"

Đối với cơn giận trẻ con của cô, người quan gia cuối cùng cũng thay đổi tư thế cúi đầu:

"Xin vâng mệnh, tiểu thư. Tôi sẽ chuẩn bị để khởi hành ngay!"

"Hừ! Đi đi, Sebas!"

Cô gái đem chiếc dĩa trên tay tùy tiện ném xuống, tạo ra một tiếng keng không nhỏ. Nàng đứng lên, mang một bụng khó chịu rời đi.

Sau chấn động, một giọng nói trang nghiêm phá vỡ sự căng thẳng tích tụ trong nhà hàng:

"Tôi chân thành xin lỗi tất cả quý vị tại đây vì đã quấy rầy mọi người như vậy."

Người quản gia đem chiếc ghế bị xô ngã khi cô gái đứng dậy trở về vị trí cũ, rồi chậm rãi cúi đầu xin lỗi từng thực khách trong phòng ăn. Các vị khách đều ân cần chấp nhận lời xin lỗi của người quản gia già, thậm chí có nhiều người đều nhìn ông bằng ánh mắt thông cảm.

"... Quản lý."

"Vâng."

Một người đàn ông đứng gần đó liền đi về phía người quản gia.

"Thật có lỗi vì đã gây rắc rối, xin cho phép tôi chi trả hóa đơn của tất cả các vị khách tại đây coi như lời xin lỗi."

Nghe được câu nói này, gương mặt của một vài thực khách lộ vẻ vui mừng. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng cao cấp nhất, chi phí cho một bữa ăn vô cùng đắt đỏ. Nếu đối phương tình nguyện trả chi phí, sự khó chịu do cô gái gây ra cũng không nên để bụng.

Mặt khác, gương mặt quản lí của "Golden Pavilion Shining" vẫn tự nhiên, chỉ đơn giản cúi đầu đáp ứng đề nghị của người quản gia. Biểu hiện không chút lạ lẫm này, có thể thấy được chuyện tình xảy ra cũng không phải lần đầu tiên.

Ánh mắt của Sebastian hướng tới một góc trong nhà hàng. Ở đó, một người khách có bộ dạng nghèo kiết xác đang không ngừng ăn uống như sói đói. Nhận thấy cái nhìn của Sebastian, người khách vội vã đứng lên rồi bước đến.

So với những vị khách trong phòng ăn thì gã đàn ông này thực sự quá nổi bật. Vẻ ngoài không có chút "khí chất" hay "đẳng cấp" nào khiến không khí xung quanh bỗng trở nên thiếu hài hòa, tản mát sự bài xích mãnh liệt.

Tuy trang phục trên người cũng không quá kém, nhưng nhìn tổng thể gã chỉ giống như một tên hề đang cố trở lên quý phái, quả thật có chút buồn cười.

"Ngài Sebastian."

"Nói đi Jack?"

Những vị khách đều cau mày khi nghe thấy thanh điệu kệch cỡm của gã đàn ông tên Jack này. Họ thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu thấy gã hèn mọn cọ xát hai tay với nhau khi xu nịnh.

Song Sebastian vẫn bình thản.

"Kẻ làm thuê như tôi nào dám có tư cách mở lời. Nhưng nếu khởi hành ngay lúc này, liệu có thể xem xét lại không ạ?"

"Ý ngươi là ngươi không đủ năng lực để điều khiển xe lúc tối trời?"

"Đó cũng là một trong những lý do, hơn nữa .... Kẻ hèn này còn có chút việc vặt vãnh... cần chuẩn bị."

Jack liên tục gãi đầu. Mặc dù mái tóc của gã trông có vẻ sạch, nhưng cái cách gã gãi đầu làm người ta cảm tưởng gàu sẽ bay tứ tán xung quanh. Thấy vậy không ít người nhíu mày, không biết gã có cố ý không khi động tác lại càng nhanh hơn.

"Nhưng đề nghị của ta khó mà được tiểu thư tiếp nhận. Không, lấy tính cách cố chấp của tiểu thư thì không gì lay chuyển được."

Sebastian một lời chém đinh chặt sắt kết luận:

"Vậy nên chúng ta không có lựa chọn nào."

"Nhưng... "

Tròng mắt Jack đảo tới đảo lui tựa hồ để tìm một cái cớ, nhưng không có lời biện giải thích hợp khiến mặt gã hơi cau lại.

"Tất nhiên không cần lập tức khởi hành, ta cần một chút thời gian để thu thập hành lý của tiểu thư rồi đưa chúng lên xe. Ngươi có thể làm chút việc nhỏ của ngươi, miễn là đừng gây ảnh hưởng tới lộ trình."

Sebastian không bỏ lỡ cái nhìn xảo trá của gã đàn ông nhỏ thó này, như thể gã còn muốn tìm thêm cớ để trì hoãn. Nhưng ông giả vờ như không nhận ra ý đồ của Jack và tỏ vẻ như không quan tâm tới gã.

Ông vẫn cần giấu cái bẫy ngọt ngào của mình.

"Vậy... xin hỏi khi nào sẽ khởi hành ạ?"

"Có thể tầm hai đến ba giờ? Nếu muộn hơn thì khó mà dò đường trong bóng tối, cùng lắm đến ba giờ phải xuất phát."

Đôi mắt gã đàn ông lại hiện ra sự tính toán chán ghét, và một lần nữa Sebastian không thèm để ý. Jack liếm môi vài lần rồi mở miệng:

"Heheh, xin ngài an tâm!"

"Rất tốt, hy vọng ngươi nên chuẩn bị sớm để chúng ta có thể khởi hành."

Nhìn theo bóng lưng của Jack lúc rời đi, Sebastian phất phất tay, phảng phất muốn xua bầu không khí khó chịu đi thật xa, cảm giác như bị một cái gì đó dơ bẩn đang cố bám quanh ông.

Dù gương mặt không chút cảm xúc, ông cũng không khỏi thở dài trong lòng.

Thành thật mà nói, Sebastian căm ghét thứ người ti tiện này. Nếu Demiurge hay Shalltear và một số thành viên khác cho rằng loại người này là một món đồ chơi thú vị, thì Sebastian lại chán ghét tiếp xúc với "chúng".

Tại Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick, quan điểm luận phổ biến nhất là "Những kẻ không thuộc Nazarick đều thuộc loại hạ đẳng" và "Trừ một số ít ngoại lệ, con người hay á nhân đều là chủng tộc thấp kém cần tiêu diệt". Song mặt khác, Sebastian thừa hưởng quan điểm của Sáng tạo giả của mình "Những kẻ mạnh cần bảo hộ kẻ yếu." - gây cho ông không ít nghi vấn. Nhưng từ khi gặp dạng ti tiện như Jack, Sebastian bắt đầu cảm thấy quan điểm của Nazarick có lẽ không hề sai.

"Ahh, ta đã tưởng con người tốt đẹp hơn thế này..."

Sebastian giơ tay vuốt chòm râu được tỉa cẩn thận của mình, rồi suy tính cho hành động tiếp theo.

Kế hoạch vẫn khá suôn sẻ, nhưng có lẽ ta vẫn nên theo dõi gã để đảm bảo chắc chắn.

Trong khi Sebastian cân nhắc những hành động tiếp đó, một người đàn ông đi về phía ông.

"Phải khởi hành vào cái giờ này thật khổ cho ngài..."

Người đàn ông tiếp cận tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, râu ria được cạo rất sạch sẽ cùng mái tóc đen lẩn khuất sợi tóc trắng. Có lẽ do tuổi già và thói quen ăn uống xa hoa của mình, trên bụng ông không khỏi có một tầng mỡ dày.

Cách ăn mặc của ông rất trang nhã, quần áo thanh lịch cho thấy ông hẳn là một người ở vị trí cao.

"Xin hỏi ngài là Bardo-san?"

Sebastian cúi đầu như một lời chào, nhưng người đàn ông vội vã xua tay:

"Ah, không cần quá câu nệ như thế đâu."

Ông ta tên Bardo Rofure, là một thương nhân nắm giữ phần lớn các giao dịch lương thực trong thành phố này.

Sebastian cảm thấy hoài nghi lý do bắt chuyện của ông ta.

Thành phố này có thể coi như là một cứ điểm chiến tranh trọng yếu. Nắm giữ đại bộ phận giao dịch lương thực, cho thấy Bardo là một thương gia có ảnh hưởng cao nhất. Đây cũng bởi vì các chi quân đội thường lên tới mấy chục ngàn người, vận chuyển hậu cần quân nhu sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức. Thế nên vương quốc thường sử dụng chiến lược cơ bản - trực tiếp sử dụng lương thực của thành phố. Cũng bởi vậy mà khác với những thành thị thông thường, thương nhân lương thực và vũ khí thường chiếm địa vị rất lớn.

Một người có quyền thế tại Re-Lantier sẽ không nói chuyện Sebastian chỉ vì vài lý do nhỏ nhặt tại nhà hàng ban nãy. Ông ta hẳn phải có một động cơ kín đáo nào đó nên mới tiếp cận Sebastian như vậy.

Song dù sao đây cũng là một trong những mục đích của Sebastian.

"Sebastian-san, người đàn ông ban nãy có vẻ không tốt."

"Thật sao?"

Lúc này, lần đầu tiên gương mặt của Sebastian thay đổi, ông khẽ nở nụ cười lịch sự vì ông hiểu những gì người thương gia muốn nói.

"Hắn không có chút tin cậy và trung thực tí nào, tôi không hiểu tại sao Sebastian-san lại thuê một người như vậy."

Sebastian nhanh chóng nghĩ đến câu trả lời hợp lý nhất.

Ông không thể nói với Bardo là mình cố tình thuê Jack. Nhưng nếu đối phương đã có nhắc nhở mà cố tình dùng, hẳn ánh mắt đánh giá con người của Sebastian sẽ bị nghi ngờ và hạ thấp.

Mặc dù ông định sẽ sớm rời khỏi thành phố này, nhưng vẫn nên tránh bị Bardo coi thường. Trong tương lai gần, có lẽ sẽ có thời điểm cần lợi dụng ông ta.

"Có lẽ ngài nói đúng, nhưng không có ai tích cực như hắn cả. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, song tiểu thư lại đánh giá cao sự nhiệt tình của hắn."

Bardo nở một nụ cười khổ. Đánh giá trong lòng ông với vị tiểu thư kia không khỏi hạ thấp một phần.

Mặc dù mục đích chính của ông là để làm quen với nàng, nhưng nội tâm lại có chút băn khoăn, cảm giác cô nàng thật không khác gì một kẻ hư hỏng.

"Thứ lỗi cho tôi nếu lời nhận xét này là quá phận. Song tôi thấy tốt hơn nên có lời khuyên bảo vị tiểu thư này chứ?"

"Ngài nói đúng. Nhưng phụ thân ngài ấy đã từng giúp đỡ và ban cho tôi rất nhiều ân tình nên có chút vướng mắc..."

"Mặc dù lòng trung thành rất quan trọng..."

Bardo lẩm bẩm một câu, nhưng những lời tiếp theo khó mà nghe rõ ràng.

"Hoặc tôi sẽ giới thiệu cho ngài một số người uy tín?"

"Không cần chu đáo như vậy Bardo-san."

Mặc dù giọng ông nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết từ chối lời đề nghị. Biết rằng không thể thay đổi, Bardo cố gắng chuyển theo hướng khác.

"Thật vậy sao? Chỉ là tôi nghĩ tốt hơn vẫn nêú có thêm vệ sĩ hộ tống. Chặng đường rất dài. Không giống như đế quốc Baharuth, những tuyến đường của vương quốc Re-Lantier rất nguy hiểm. Tôi sẵn lòng giúp ngài tìm một vài lính đánh thuê đáng tin cậy."

Một vài tuyến đường được các quý tộc bảo hộ và sử dụng quân lính kiểm soát nên khá an toàn. Đây cũng là nghĩa vụ của họ song nó chủ yếu chỉ là phương tiện để thu thuế thông hành. Nhiều đoạn đường còn không có tuần tra, trạm canh gác thì đầy sơ hở. Bởi vậy tình trạng lữ khách bị đạo tặc hoặc lính đánh thuê, cường đạo tập kích vô cùng phổ biến.

Để giải quyết vấn đề này, dưới sự nỗ lực của "Hoàng Kim công chúa", binh lính hoàng gia trực tiếp lập thành một vài đội tuần tra. Nhưng do số lượng ít ỏi nên chuyện tình cũng không thay đổi. Điều này một phần là do các quý tộc nhúng tay can thiệp vì sợ bị tước đoạt quyền lợi.

Kể từ đó, đất nước này đã mất đi sự kiểm soát trên những con đường.

Bởi vậy khi di chuyển trên những tuyến đường, thường lữ khách hoặc thương nhân sẽ thuê những Mạo hiểm gia hoặc những đoàn lính đánh thuê uy tín để bảo vệ mình. Một thương gia lớn như Bardo hẳn sẽ biết những nhóm lính đánh thuê ưu tú, nhưng Sebastian vẫn không thể nhận lời đề nghị này.

"Có lẽ đúng như vậy. Nhưng tiểu thư rất ghét người lạ đi theo bên người, nên tôi chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của người mà thôi."

"Ra vậy!"

Bardo nhăn mặt lại, lộ ra vẻ khó xử. Gương mặt hệt như lúc người lớn bất lực đối diện với cơn giận dỗi của một đứa trẻ.

"Tôi thật có lỗi vì từ chối thiện chí của ngài."

"Đừng nói thế. Thành thật mà nói tôi cũng chỉ muốn bán cho ngài một ân tình. Nếu nó không thể thực hiện, ít nhất tôi mong muốn quan hệ giữa chúng ta sẽ thân thiết hơn."

Một tiểu thư dòng dõi thương gia cực kì giàu có và cao quý tới từ thành đô của đế quốc cùng một quản gia. Sebastian sử dụng nhân dạng này để đặt phòng trong khách sạn. Hành động của họ được sắp đặt sao cho sự xa hoa và đẳng cấp của họ được thể hiện tối ưu cũng là để cho bất kì ai cũng phải nghe về họ. Cũng vì vậy mà Bardo mới tích cực trong việc kéo quan hệ với Sebastian đến thế.

Nhận thấy con mồi đã cắn câu, Sebastian liền mỉm cười:

"Lẽ dĩ nhiên, tôi chắc chắn sẽ thông báo cho chủ nhân và cũng là phụ thân của tiểu thư biết về lòng tốt cùng sự hiếu khách của ngài."

Trong giây lát, ánh sáng trong mắt Bardo lóe lên rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Ít ai có thể để ý sự thay đổi nhanh chóng như vậy, nhưng Sebastian vẫn nắm được rõ ràng.

"Như vậy, xin vui lòng thứ lỗi cho tôi, hẳn tiểu thư đang sốt ruột, vậy nên tôi xin phép đi trước."

Trước khi Bardo tiếp lời, Sebastian đã nói trước.

Bardo biết mục đích của mình đã bị nhìn thấu, trong lòng lại đánh giá vị quản gia này cao hơn một bậc, ông âm thầm quan sát biểu hiện của Sebastian rồi thở dài:

"-Wheww, nếu vậy thì không có cách nào khác, Sebastian-san. Lần tới tôi rất vui lòng nếu được tiếp đón ngài tại thành phố này. Tôi luôn mở rộng cửa với các người bằng sự chào đón nồng nhiệt nhất."

"Tất nhiên. Đến lúc đó rất mong ngài có thể quan tâm tới chúng tôi nhiều hơn."

Nhìn Bardo rời đi, Sebastian nhẹ nhàng lẩm bẩm:

"Thế giới này loại người nào cũng có."

Sebastian có thể cảm nhận được ngôn ngữ cùng hành động của Bardo đều không phải toàn bộ chỉ vì rắp tâm lợi ích. Trong đó cũng có cả sự lo lắng đơn thuần cho cô gái trẻ cùng người quản gia già.

Chính vì có những con người như thế, những con người luôn có lòng tốt bảo vệ kẻ yếu, mà Sebastian mới không thể tiếp nhận được việc coi thường con người.

Nụ cười chân thành cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt vui vẻ của Sebastian.

Sau khi gõ cửa vài lần cùng cất lời lượng thứ vì đã quấy rầy, Sebastian cúi đầu một chút trước khi bước vào phòng.

"Xin lượng thứ cho hành vi vô lễ của tôi, ngài Sebastian."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Sebastian và ông được nghênh đón bằng một cái cúi chào rất sâu. Nếu những vị khách trong nhà hàng có thể thấy được cảnh này, hẳn họ sẽ nghẹn họng mà ngạc nhiên sâu sắc, vì cô gái đang cúi đầu không ai khác chính là vị tiểu thư vừa điên cuồng nổi giận lại vô cùng tùy hứng ban nãy.

Trên gương mặt cô biểu tình tương đối trầm ổn, hình dáng cùng trang phục không có gì thay đổi, song khiến người ta cảm thấy như hai người hoàn toàn khác nhau.

Một sự khác biệt nữa là bên mắt trái của cô nhắm chặt lại. Cô không làm vậy khi ở trong nhà hàng.

"Không cần xin lỗi, ngươi chỉ làm đúng công việc được giao."

Sebastian nhìn quanh căn phòng sang trọng, trong mắt ông, nếu so sánh với Royal Suite - tầng 9 của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nararick, căn phòng này thật không đáng một xu. Nó cũng không quá bất ngờ khi mà ông so sánh hai đối tượng không tương xứng.

Ánh mắt ông hướng tới một góc của căn phòng và thấy hành lý của họ đã được thu thập và đóng gói cẩn thận. Họ có thể khởi hành ngay lập tức nếu họ muốn làm như vậy. Sebastian chưa từng đụng tay vào số hành lý, nên người đã sắp xếp nó hẳn là cô gái kia.

"Việc này vốn nên để ta thực hiện."

"Ngài nói gì vậy, Sebastian-sama. Tôi không thể để cho ngài phải phí sức vào những công việc tầm thường như thế này."

Cô gái đứng thẳng người lắc đầu trả lời, thân phận thật của cô là một trong số Pleiades, Solution Epsilon.

"Thật vậy sao? Nhưng bây giờ ngươi biết đấy, ta đang làm một quản gia của ngươi mà."

Khuôn mặt đầy nét nhăn của Sebastian thay đổi, biểu hiện giống như một đứa trẻ tinh nghịch.

Solution nhận thấy sự thích thú từ nội tâm của Sebastian, gương mặt điềm tĩnh của cô nở nụ cười bối rối:

"Vâng, chỉ là tuy Sebastian-sama là quản gia của tôi, nhưng tôi lại là cấp dưới của ngài..."

"Không sai, như vậy lấy thân phận là cấp trên của ngươi, ta ra lệnh: ngươi đã thực hiện rất tốt cho đến bây giờ, vậy nên phần còn lại ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi và chờ đợi đến lúc khởi hành."

"....Vâng, xin cảm ơn ngài."

" Bây giờ ta sẽ đi gặp Shalltear-sama để thông báo thời điểm khởi hành, hẳn ngài ấy đã rất sốt ruột khi chờ đợi cuộc hành trình."

Sebastian nhấc lên một chiếc vali lớn nhất từ đống hành lý, đột nhiên ông nghĩ đến điều gì đó, mở miệng hỏi:

"Hành động của hắn hoàn toàn giống như chúng ta đã dự liệu đúng không?"

"Vâng, mọi thứ đều được tiến hành đúng như chúng ta đã mong đợi."

Solution dùng tay đè lên con mắt đang nhắm kia.

"Không tệ, tình hình hiện tại như thế nào?"

"Có, hiện tại hắn ta đang gặp gỡ với một gã nhếch nhác. Ngài có muốn nghe cuộc nói chuyện của chúng không?"

"Không cần, bây giờ ta sẽ đi sắp xếp hành lý lên xe ngựa, lát nữa ngươi tóm tắt những điểm chính cho ta là được."

"Đã hiểu."

Khuôn mặt Solution đột nhiên biến đổi.

Khóe mắt rũ xuống, mép môi của cô cong lên, tuy rằng giống như một nụ cười, nhưng loại biến hóa này kinh khủng đến mức người bình thường không thể nào làm được. Nó giống như một gương mặt được nặn từ đất bùn hiện đang chảy xuống.

"Ngoài ra... Sebastian-sama, xin vui lòng cho phép thuộc hạ được thay đổi chủ đề."

"Chuyện gì vậy, Solution."

"...Sau khi mọi chuyện kết thúc, ngài có thể để cho thuộc hạ chăm sóc gã đàn ông đó được không?"

Sebastian đưa bàn tay rảnh rỗi vuốt chòm râu, hơi suy tư một chút:

"Cái này, nếu được Shalltear-sama cho phép thì ngươi có thể thoải mái làm điều mình muốn."

Chân mày Solution nhíu nhẹ, biểu hiện thất vọng thấy rõ, Sebastian dường như muốn an ủi cô gái liền nói tiếp:

"Không sao. Ta nghĩ nếu chỉ gã đó thì sẽ không có vấn đề gì."

"Thật sao? Điều đó thật tuyệt vời. Xin ngài hãy đề nghị Shallter-sama giúp thuộc hạ. Nếu có thể, thuộc hạ chắc chắn muốn có gã đó."

Gương mặt của Solution tràn ngập niềm vui. Một nụ cười tỏa sáng như ánh nắng vào ngày hạ, khiến trái tim người thấy không khỏi lỗi nhịp.

Sebastian cảm thấy thương hại và hứng thú với gã đàn ông làm cho Solution lộ ra biểu hiện như vậy, do đó ông mở miệng hỏi:

"Vậy hắn ta đã nói những gì?"

"Hắn ta nói không thể chờ được "ăn" thuộc hạ. Nó quả thật là một cơ hội hiếm có, vậy nên thuộc hạ thực sự rất mong muốn có thể "nếm thử" hắn một chút."

Nụ cười của Solution càng rộng mở.

Nụ cười ấy còn mang theo vẻ ngây thơ trẻ con, giống hệt như một đứa trẻ đang mong chờ những điều lớn lao tiếp đến.

Phần 2

Một cuộc đời khốn khổ.

Jack bước nhanh, trong lòng nghĩ thầm, nhớ lại cuộc sống khổ sở của mình trong quá khứ.

Cuộc sống của người nông dân trong những những ngôi làng của Vương Quốc không có cái gọi là hạnh phúc.

Vất vả trồng trọt, cố gắng làm lụng và thành quả đều bị bọn địa chủ cướp đoạt.

Nếu như thu hoạch một trăm mà bị lấy đi sáu mươi còn có thể chịu đựng được. Dù cho chỉ bốn mươi còn lại, cũng đủ để miễn cưỡng sống sót qua ngày.

Nhưng thu hoạch một trăm mà bị lấy đi tám mươi thì lại là chuyện vô cùng lớn.

Nếu còn bốn mươi thì còn có thể sống dù nghèo khổ, nhưng chỉ còn hai mươi thì cuộc sống đó không khác gì địa ngục.

Trong những năm ấy, sau một ngày làm việc kiệt sức trên đồng áng, Jack về nhà và phát hiện ra em gái hắn đã biến mất không một dấu vết.

Lúc đó Jack còn quá nhỏ - người em gái hắn luôn yêu thương mất tích mà cha mẹ lại không bận tâm tìm kiếm. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tới bây giờ hắn đã hiểu được nguyên nhân.

Cô bị bán đi.

Mua bán nô lệ tuy đã hạn chế dưới sự nỗ lực không ngừng của "Hoàng Kim công chúa" song tình trạng này ở Vương Quốc vẫn luôn xuất hiện.

Vì lẽ đó, mỗi lần đến nhà thổ quan hệ với kĩ nữ, hắn luôn vô thức chăm chú nhìn gương mặt của họ. Dĩ nhiên, hắn không tin rằng mình có thể tìm được em gái bằng cách này. Dù nếu gặp được cô, hắn cũng không biết phải nói điều gì. Tuy vậy hắn cũng không thể ngăn bản thân luôn tìm kiếm.

Trong một cuộc sống bần cùng và khắc nghiệt như thế, dân chúng còn bị áp đặt thêm nghĩa vụ quân sự nặng nề.

Vương quốc Re-Lantier luôn có những cuộc giao chiến thường xuyên với Đế quốc Baharuth nên thường trưng binh từ các ngôi làng canh tác của mình để phái ra chiến trường.

Mất đi thanh niên, sức lao động của những ngôi làng đều bị ảnh hưởng rất lớn. Song vẫn có người cảm thấy may mắn vì được gia nhập quân đội.

Bởi ít người mà chi phí thức ăn cho gia đình sẽ được tiết kiệm, hơn nữa những người bị triệu tập cũng được cung cấp khẩu phần ăn đầy đủ theo chế độ của Vương Quốc. Đối với một số người, đó là lần đầu tiên họ biết cảm giác được ăn no.

Đáng buồn thay, mặt tích cực chỉ có vậy. Cho dù họ có mạo hiểm cuộc sống của mình mà không đạt được công trạng cao, thì hy vọng phần thưởng là xa vời. Thậm chí ngay cả khi bản thân tạo lập thành tựu to lớn cũng sẽ bị nhấn chìm. Chỉ có một vài kẻ may mắn mới có thể thành công.

Sau chiến tranh, những người lính này trở về làng, đối mặt với sự tuyệt vọng vì thiếu thức ăn, do sản lượng giảm bớt bởi thiếu nhân lực.

Điều này đã xảy ra với Jack sau hai lần trưng binh, và đến lần thứ ba thì vận mệnh của hắn chợt thay đổi.

Cuộc chiến tranh lần này cũng như hai lần trước đó, chỉ là một cuộc đụng độ quy mô nhỏ. Jack may mắn sống sót qua trận chiến.

Khi gần đến làng, hắn dừng lại.

Hắn nhìn vào vũ khí trong tay và ý tưởng trong đầu liền nảy sinh.

Có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu thay đổi con đường, hơn là trở về nhà và tiếp tục một cuộc sống bất công.

Nhưng hắn chỉ là một người nông dân bình thường với vài kĩ năng chiến đấu đơn giản. Hắn không có nhiều lựa chọn cho cuộc đời mới của mình.

Hắn không có sức mạnh cơ bắp, càng không có cái gọi là tài năng đặc biệt bẩm sinh. Tất cả những gì hắn đã học trong cuộc sống đều về nông trại cùng cách gieo hạt, khi nào gieo hạt mới tốt, không hơn.

Với con át chủ bài của mình là vũ khí được phân phối tạm thời của Vương Quốc, cuối cùng hắn cũng quyết định bỏ trốn. Hắn không quan tâm tới việc mình sẽ gây ra phiền phức cho cha mẹ - họ là người đã bán em gái hắn - cho dù mục đích để phần còn lại của gia đình tồn tại, hắn cũng không còn tình cảm với họ nữa.

Hắn không có bối cảnh hay quen biết bất kì ai bên ngoài, việc bỏ trốn không hề dễ dàng. Nhưng may mắn thay, hắn đã gặp được người có thể giúp đỡ bản thân.

Trợ giúp hắn là một đoàn lính đánh thuê.

Tất nhiên với một đoàn lính đánh thuê thì một nông dân như Jack không có giá trị quá lớn. Nhưng họ đã mất rất nhiều thành viên trong chiến tranh và đang khẩn trương xây dựng lại quy mô ngày trước.

Vậy nên đoàn lính đánh thuê đã dễ dàng cho Jack gia nhập. Nhưng chúng cũng không tốt đẹp gì, trong chiến tranh chúng là lính đánh thuê, còn trong thời bình, chúng trở thành kẻ cướp.

Hắn không hề thắc mắc.

Có gì không tốt chứ, so với việc bị người cướp thì cướp của người vẫn tốt hơn. Thay vì mình khóc thì hãy để cho kẻ khác khóc thay cho mình.

Cuộc sống mới của Jack là như thế.

Hắn không cảm thấy mình sai, cũng không hề hối hận.

Mỗi lần nhìn thấy những kẻ ăn xin và nghe tiếng thút thít của nạn nhân, Jack càng tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Bây giờ Jack đang chạy vội vã xuống phố. Gương mặt vì chạy quá nhanh mà chuyển màu đỏ sậm, đỏ hơn cả bầu trời lúc hoàng hôn.

Hắn đã dốc sức chạy từ lúc rời khách sạn. Bởi vậy mà giờ hắn thở hồng hộc, trên trán đầy mồ hôi khiến hắn chỉ muốn gục xuống nghỉ ngơi trong giây lát. Nhưng thời gian cấp bách khiến Jack phải chịu đựng sự mệt mỏi và tiếp tục chạy.

Đúng lúc Jack đột ngột rẽ ngoặt vào góc đường.

"Nguy hiểm thật..."

Ngay tại chỗ rẽ, một âm thanh phàn nàn vang lên kèm theo tiếng kim loại răng rắc, giống như một ai đó vừa xoay người né tránh.

Jack giật mình hoảng sợ, nhìn về phía bóng đen.

Trước mắt hắn là một cô gái có khuôn mặt cân đối, cả người cô được phủ lên bằng một tấm áo choàng đen tuyền hòa lẫn trong bóng đêm, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào hắn với vẻ hiếu kì không che giấu.

Do kiệt sức, Jack mất hết sự kiên nhẫn của mình và quát tháo:

"Đây là làn đường của ta! Rất nguy hiểm sao! Mắt của ngươi chỉ để làm cảnh à!"

Đối với giọng giận dữ xen lẫn đe dọa của Jack, cô gái không hề hốt hoảng mà chỉ mỉm cười.

Nụ cười đó khiến Jack hoảng sợ lùi về phía sau, thậm chí hắn còn không đủ can đảm để rút con dao giấu trong áo sơ mi của mình.

Cảm giác của hắn giống như một con chuột bị sư tử nhìn chằm chằm vậy.

Khi cô xoay người né tránh, có tiếng kim loại vang lên, hẳn là âm thanh của áo giáp.

Một cô gái mang trên mình một bộ giáp, có lẽ là một Mạo hiểm gia.

... Tìm sai mục tiêu để gây sự rồi.

Tiềm thức của Jack phát ra tín hiệu nguy hiểm khiến hắn nhận ra tình huống mình đang gặp phải.

Hắn không dám có cái ý nghĩ ngây thơ rằng đối phương là con gái yếu ớt mà xem thường cô. Jack biết một đội Mạo hiểm gia vô cùng mạnh mẽ được tập hợp bởi những cô gái. Ngay cả những kẻ mạnh nhất của nhóm đánh thuê cũng phải nhắc tới chuyện này.

Dù Jack là một thành viên trong nhóm, nhưng thực lực của hắn lại yếu nhất, nói đúng hơn thì hắn chỉ là một tên tay sai chạy việc vặt.

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, cả mồ hôi do chạy quá nhanh lẫn với mồ hôi của nỗi e sợ không tên.

Jack bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái giọng đe dọa của mình và càng sợ hãi hơn.

Khi mặt hắn méo đi vì sợ hãi, nụ cười của cô không còn kinh khủng nữa mà trở nên tươi sáng hơn:

"Hmm~ được rồi. Ta cũng không có nhiều thời gian. Nhưng nếu lần sau lại để cho bổn tiểu thư nhìn thấy ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là đau khổ..."

Cô gái nhẹ nhàng nói rồi đi vòng qua gã. Jack đột nhiên cảm thấy tò mò về hướng đi của cô gái, hắn nhớ hướng đó là một khu dân nghèo đã bỏ hoang.

Trời đã tối thế này, một người đẹp như cô ấy sao lại đi đến khu ổ chuột? Dù thắc mắc nhưng hắn còn chuyện quan trọng hơn để lo lắng. Hắn xua đi suy nghĩ hiếu kì rồi tiếp tục hộc tốc chạy.

Không lâu sau, cuối cùng Jack đã vào đến khu dân nghèo, nơi lấp đầy những ngôi nhà cũ nát, xiêu vẹo. Jack quan sát xung quanh, xác nhận không có kẻ bám theo.

Mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời, nhường chỗ cho bóng tối nhẹ nhàng ôm lấy thế giới này.

Jack cẩn thận dò xét bằng cách ẩn thân vào một góc tối. Gã thực hiện hành động này nhiều lần, nhưng gã muốn kiểm tra thêm một lần cuối cùng để đảm bảo mình an toàn.

Jack gật đầu hài lòng với kết quả, hắn điều chỉnh hô hấp rồi gõ cửa ba lần, thêm bốn lần sau năm giây trôi qua.

Sau những ám hiệu, bên trong lập tức có phản ứng, tiếng của một tấm gỗ trượt vào cánh cửa vang lên. Lỗ quan sát hiện ra với một con ngươi đảo xung quanh để xác nhận danh tính của kẻ mới đến.

"Ah, là ngươi sao. Đợi một chút."

Không đợi Jack trả lời, gã đàn ông đóng cái khe quan sát lại, tiếng khóa mở nặng nề vang lên.

Cánh cửa hơi hé ra một chút.

"Vào đi."

Trong phòng thoang thoảng một mùi hôi thối nhàn nhạt, hoàn cảnh nơi này so khách sạn ban nãy thật khác nhau một trời một vực. Jack hi vọng cái mũi của hắn sẽ sớm quen với cái mùi này, rồi nhanh chóng lách vào phòng.

Cánh cửa khép lại và Jack có thể thấy rõ hơn căn phòng nhỏ tối tăm.

Chỗ này là một nhà bếp kiêm luôn nhiệm vụ phòng ăn, nhưng chỉ có một chiếc bàn. Nguồn sáng duy nhất đến từ cây nến nhỏ, phần nào xua đi cái vẻ âm u của căn phòng.

Gã đàn ông bẩn thỉu kéo chiếc ghế tựa bên cạnh cái bàn rồi ngồi xuống, cái mùi trên người gã tỏa ra cái vẻ của một kẻ tàn bạo luôn sống trong bạo lực. Cái ghế kêu cọt kẹt như đang la hét phản đối trọng lượng của kẻ ngồi lên. Dáng người của gã rất cường tráng, cơ ngực cũng phát triển, trên cánh tay và khuôn mặt có thể nhìn thấy một vài vết sẹo trắng nhạt. Cái ghế bành ra trông như thể nó sắp sập xuống vì cân nặng của gã.

"Nào, Jack. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tình huống thay đổi...Con mồi muốn đi rồi."

"A...Bọn chúng muốn đi rồi sao?"

Jack yên lặng gật đầu.

Gã đàn ông làu bàu với giọng "Sao lại chọn cái giờ này chứ...Không thể nghĩ cho chúng ta một chút sao." Đồng thời đưa tay gãi mái tóc rối bù của mình.

"Có cách nào để trì hoãn chúng thêm không?"

"Không dễ dàng như vậy, yêu cầu này là của con nhỏ đó."

Gã đàn ông nhăn mặt, đã quá nhiều lần gã phải nghe Jack phàn nàn về việc con bé kia quá đáng đến như thế nào.

"Lão già ấy cũng nên tới não của lão để thuyết phục nó không nên đi đường vào lúc này chứ. Đi đường vào ban đêm rất đáng sợ, khả năng gặp cướp bất ngờ cũng lớn...Ngay cả tên ngốc cũng biết. Ah...sao ngươi không phá hỏng bánh xe rồi kéo dài việc sửa chữa đến ngày mai?"

"Không được...hành lí đều đã được chuyển lên xe rồi. Chúng ta nên nhanh chóng ra tay thì hơn."

"Hừm, cũng đúng..."

Gã trầm tư nhìn vào khoảng không.

"Như vậy, đại khái bao giờ chúng xuất phát?"

"Tầm hai tiếng nữa."

"Thời gian thật gấp gáp. Hmm...phải làm gì đây... Lát nữa ta sẽ lập tức liên lạc với những người khác...Thời gian chỉ có hai tiếng...Tuy có thể hơi khó khăn, nhưng không thể bỏ qua con mồi béo bở lần này..."

Gã đàn ông bấm tay tính toán thời gian của cuộc hành trình. Jack lặng lẽ đứng bên cạnh lắng nghe gã lên kế hoạch, chợt cúi đầu nhìn xuống đôi tay của mình.

"Những kẻ giàu có này làm mày khó chịu đúng không..."

Jack nhớ đến bàn tay thon gọn xinh xắn đến hoàn hảo của vị tiểu thư kia.

Những người làm việc trên nông trại chẳng bao giờ có đôi bàn tay đẹp đến vậy. Từ việc cuốc đất đến tất cả những việc đồng áng nặng họ phải làm, tay của tất cả mọi người đều thô và dơ bẩn, ngay cả móng tay cũng nứt toát.

Hắn biết thế giới này không có công bằng.

Nhưng ...

Khóe miệng của Jack cong lên, nụ cười đen tối lộ ra cả hàm răng:

"Tôi sẽ được "ăn" con bé đó... đúng không?"

"Chỉ sau khi ta "chơi" xong đã. Hơn nữa chúng ta còn phải vơ vét thêm khoản tiền chuộc, nên đừng quá trớn, tránh cho cô ả bị thương quá nặng."

Gã đàn ông cũng lộ ra một nụ cười đê tiện. Có lẽ là do kích thích bởi dục vọng, gã đứng bật dậy:

"Được, quyết định như vậy. Ta sẽ liên lạc ngay với đội trưởng."

"Hiểu rồi."

'Chúng ta sẽ gửi khoảng mười người đến chỗ mai phục. Ngươi cũng bắt đầu hành động đi, phải đảm bảo sao cho con mồi sẽ đến đó sau bốn tiếng nữa . Nếu không tới thì chúng ta sẽ trực tiếp truy đuổi. Hãy cố gắng tạo sự bình tĩnh và khiến chúng mất đi tính cảnh giác của mình."

Phần 3

Từ thành phố nơi những bức tường bao quanh, một chiếc xe nhanh chóng tăng tốc đi về phía trước.

Đó là một chiếc xe được kéo bởi bốn con ngựa to khỏe, và cỗ xe phía sau lớn đến nỗi sáu người có thể cùng ngồi một lúc mà vẫn rộng rãi.

Trăng tròn treo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng giúp phần nào xua đi sự tối tăm của màn đêm.

Tuy nói như thế, nhưng di chuyển vào ban đêm thế này vẫn là một hành vi vô cùng ngu xuẩn.

Đốt lửa, hạ trại, phái người canh gác và chờ cho đến khi mặt trời mọc mới là lựa chọn sáng suốt.

Đêm tối tại thế giới này là thiên đường của đám phi-nhân-loại. Không, câu này cũng chưa diễn tả hết, phải nói rằng chỉ cần là nơi không có ánh sáng thì nơi đó không thuộc về con người.

Động vật, á nhân, hay lũ quái vật đều lẩn khuất trong đêm, nhiều loại còn sở hữu những đôi mắt nhìn xuyên bóng tối, sẵn sàng tập kích bất kì con người nào lạc bước vào chốn này.

Trong một đêm nguy hiểm như thế, chiếc xe ngựa vẫn chạy băng băng trên đường, chút chấn động nhẹ nhàng truyền đến những hành khách trong xe.

Sự chấn động nhỏ không đáng kể này không phải nhờ bộ phận giảm xóc, mà do con đường trải đá khá bằng phẳng bên dưới.

Việc xây dựng con đường lát đá chỉ bắt đầu sau lời đề nghị của "Hoàng kim công chúa", nhưng điều này chỉ được thực hiện trên những con đường thuộc địa phận của quốc vương và lãnh thổ của một trong sáu vị lãnh chúa lớn- Ngài Raven mà thôi.

Lý do là vì sự phản đối dữ dội của các nhà quý tộc, họ cho rằng những con đường dễ di chuyển sẽ làm cho việc xâm lược của đế quốc sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Hơn nữa, chi phí tu sửa đường cũng mang đến không ít tranh cãi. Ý kiến điều động vốn từ những thương nhân lại vấp phải sự cản trở của giới quý tộc vì cho rằng lợi ích của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Rốt cuộc những con đường bình thường đều rơi vào tình huống méo mó như bị thú gặm vậy.

May mắn là khu vực này cách không xa với địa phận của quốc vương nên việc duy trì tu sửa vẫn khá tốt.

Tuy vậy nó vẫn không được hoàn hảo, chiếc xe liên tục rung nhắc khi di chuyển truyền đến sự chấn động cho hành khách.

Do sự rung lắc, cuộc nói chuyện bên trong xe bị gián đoạn.

Bên trong xe, hành khách bao gồm Sebastian, Solution ngồi bên cạnh ông, đối diện là Shalltear cùng với hai Vampire Bride hai bên, còn Jack đang ngồi trên vị trí điều khiển.

Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, Sebastian lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này:

"Có một chuyện tôi rất muốn hỏi."

"Ừm? Ngươi hỏi ta sao? Chuyện gì vậy?"

"Quan hệ của ngài và Aura-sama, có vẻ không được tốt lắm, có phải vì nguyên nhân đặc biệt nào đó không?"

"...Trên thực tế thì ta nghĩ quan hệ của hai người bọn ta rất tốt."

Shalltear thấp giọng trả lời, nhàm chán nhìn móng tay út của mình.

Cái móng tay dài với màu trắng ngọc trai chừng hai centimet. Bên tay còn lại của cô cầm một chiếc dũa, khi thấy nó đã hoàn hảo, cô ném nó cho Vampire Birde ở bên cạnh.

Hai tay cô đặt lên ngực của hai Vampire ngồi bên, nhưng nhận thấy sự quái dị trong ánh mắt của hai kẻ đối diện khiến cô lúng túng rút tay về.

"Cảm giác có vẻ không giống như vậy."

Sebastian tiếp tục nói. Khuôn mặt Shalltear nhăn lại giống như ăn phải thứ gì đó đắng chát:

"Ta...ta...thấy tốt. Đó là bởi đấng sáng tạo ra ta Pelucino-sama đã cài đặt tìm cảm của ta và cô ta không tốt. Cho nên ta mới trêu chọc cô ta một chút. Nhưng có thể cô ta cũng giống như ta, có lẽ Simmering Teaport-Sama đã cài cho cô ta đối đầu với ta như vậy."

Cảm thấy có chút thoải mái, Shalltear vẫy vẫy bàn tay, lần đầu tiên ánh mắt cô và Sebastian giao nhau.

"Lại nói tiếp, đấng sáng tạo của ta Pelucino-sama và đấng sáng tạo của con nhóc kia- Simmering Teaport-sama vốn là hai chị em. Theo tầng quan hệ này mà nói thì hai chúng ta là chị em đấy."

"Quan hệ chị em...Làm sao ngài biết được chuyện này."

"Trong quá khứ, Pelucino-sama và những đấng sáng tạo khác Luci ★ Fer-sama, Nisiki Enrai-sama từng đến tầng của ta và nhắc qua chuyện đó."

Khi nhớ lại quá khứ đi cùng với những sáng tạo giả vĩ đại, Shalltear lộ ra ánh mắt sùng bái:

"Pelucino-sama từng nói Simmering Teaport-sama làm một loại công việc là Seiyuu, chẳng những được hâm mộ vô cùng, mà còn lồng tiếng cho Hgame, vì vậy mỗi lần ngài mua một trò chơi nào đó được mong đợi, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của chị ngài, làm cho ngài ấy mất hết sức lực."

Không hiểu rõ điều Shalltear nói đến, Sebastian hơi nghiêng đầu bối rối:

"Seiyuu...Tôi nhớ đây là một công việc sử dụng giọng nói, đôi khi họ cũng sẽ hát, có vẻ giống như nghệ sĩ lang thang vậy."

Nghe câu nói của Sebastian, Shalltear phát ra một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc và phủ định:

"Không phải."

"Sai? Vậy nó là gì?"

"Ta nghe Simmering Teaport-sama nói, seiyuu là công việc lồng tiếng, là loại công việc truyền linh hồn cho một nhân vật thông qua giọng nói. Nói cách khác, seiyuu chính là nghề nghiệp sáng tạo ra sự sống."

"Ồ! Ra là vậy, tôi thực sự đã hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Cảm ơn ngài đã chỉ bảo cho tôi, Shalltear-sama."

Những NPC như Sebastian đều được tạo ra bởi những đấng sáng tạo giả, cũng bởi vậy mà tri thức họ có đều do các đấng sáng tạo đưa vào khi được sinh ra, song chỉ có vậy, họ không thực sự hiểu được những điều đó, cho nên thỉnh thoảng những chuyện hài hước lại xuất hiện, giống như bây giờ họ hiểu lầm nghề nghiệp của một trong những chủ nhân họ yêu mến.

Sebastian cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì tránh lập lại sai lầm tương tự ông không ngừng lẩm bẩm trong miệng, muốn nhớ kĩ ý nghĩa của cái nghề Seiyuu.

"Không cần để ý quá như vậy đâu. Đúng rồi, Sebastian, chúng ta đã là bạn đồng hành, nên không cần lịch sự đến vậy đâu."

"Thực sao Shalltear-sama?."

"Đừng có gọi ta là ngài nữa...Chúng ta đều là người hầu của những đấng sáng tạo giả vĩ đại. Tuy rằng những vị ấy ban cho chúng ta chức vị, cũng đặt ra quan hệ cao thấp, nhưng trên thực tế thì về cơ bản chúng ta đều giống nhau."

Nói vậy cũng không sai. Solution nghe lệnh của Sebastian chẳng qua là vì những sáng tạo giả đã ra lệnh như vậy. Còn thực chất thì địa vị của hai người là ngang nhau.

"Tôi hiểu rồi, Shalltear. Tôi sẽ xưng hô như vậy."

"Tốt lắm, nói trở lại, không phải quan hệ giữa ông và Demiurge không tốt sao?"

Sebastian im lặng. Nhìn phản ứng của ông, Shalltear nheo mắt như một đứa trẻ tinh nghịch:

"Đấng tối cao cũng không quy định với ông như vậy, liệu nguyên nhân là gì nhỉ?"

"...Thực tế thì, tôi cũng không chắc chắn lắm về bản thân mình, có lẽ là do bản năng của tôi không ưa được hắn, chỉ cần nhìn là đã thấy ghét rồi. Có lẽ hắn cũng vậy."

"Hmm, chưa có ai làm ta cảm thấy như vậy. Nhưng có lẽ đó là cảm xúc của các đấng sáng tạo giả ẩn sâu trong trái tim chúng ta."

"Có lẽ là vậy."

Shalltear nhìn Sebastian đang gật đầu. Chợt cô nhớ đến chức vụ của đối phương, Shalltear cảm thấy có thể ông ta biết được điều cô luôn nghi vấn trong lòng từ rất lâu:

"Có những ai ở tầng tám vậy? Ta biết thủ vệ Victim ẩn tại đó, nhưng ngoài hắn ra thì còn có ai khác không?"

Sebastian nhăn mặt vì chủ đề đột ngột này. Để tìm ra ý định thực sự của Shallter, vẻ mặt của Sebastian bắt đầu trở nên nghiêm túc. Khuôn mặt của Solution ngồi bên chợt thay đổi thoáng qua, ngay cả hai người đang nói chuyện cũng không phát hiện.

"...Cách đây rất lâu, một đám người ngu xuẩn đã chống lại những đấng tối cao và tấn công Nazarick. Bảy tầng bị công phá, nhưng tầng chin, nơi cư ngụ của các đấng tối cao lại không hề bị tổn hại. Điều này cho thấy đám người đó đều đã bị chặn ở tầng tám. Tuy ta không có chút ấn tượng nào, nhưng chiến lực của đối phương khá áp đảo, nên hẳn chúng ta đã phải sử dụng một lực lượng ngang bằng để đẩy lùi mới đúng. Nhưng không ai biết người đã nghênh chiến là ai cả. Có vẻ Albedo biết, dù sao cô ta cũng là tổng quản của Nazarick, nếu không biết thì mới kì lạ."

Giống như không để ý tới sự yên lặng của Sebastian, Shalltear tiếp tục nói:

"...Đáng ghét, đều là cô ta giành trước. Rốt cuộc thì kẻ bí ẩn tại tầng 8 là ai? Hay là nhân vật được Ainz-sama sáng tạo."

Sebastian được tạo bởi Touch Me, Demiurge là do Urbet Alain Odle, và Cocytus là được Takemikazuchi sáng tạo. Nhưng ngay cả Shalltear cũng không biết được ai đã được đấng vô thượng chí tôn đứng đầu các sáng tạo giả Ainz-Momonga tạo ra.

Không có khả năng ngài ấy không tạo ra nhân vật nào.

Như vậy, chỉ có thể là nhân vật bí ẩn ở tầng tám, kẻ mà Shalltear phỏng đoán kia.

"...Không, điều này là không thể. Tôi nghe nói nhân vật do Ainz-sama sáng tạo là Pandora. Đó là một nhân vật đặc biệt, hắn ta mang theo sức mạnh tương đương với những thủ vệ, thậm chí có thể so sánh với tôi, nghe nói hắn ta đang canh giữ nơi sâu nhất của Bảo vật điện - một kẻ giữ mộ."

"Có người như vậy sao?"

Không như Albedo, Shalltear không được cung cấp các thông tin về những nhân vật bên trong Nazarik, vậy nên đây cũng là lần đầu tên cô nghe thấy cái tên này.

Để vào Bảo Điện cần phải có Nhẫn Ainz Ooal Gown, nhưng nếu không có người trông coi thì thật kỳ quái.

Phần sâu nhất của Bảo Điện.

Nơi mà mọi ma pháp đạo cụ do Ainz Ooal Gown thu thập được bảo tồn, thậm chí còn có cả những WI. Nếu như thế thì nhân vật do ngài Ainz - người đứng đầu của 41 sáng tạo giả - sáng tạo là kẻ thích hợp nhất để canh giữ nơi đó.

Shalltear cảm thấy lòng tự hào của cô bị tổn thương vì không được đích thân canh giữ nơi cao quý như vậy, nhưng cô cố gắng an ủi bản thân, rằng mình không nên quan trọng hóa việc này. Shalltear tin rằng việc ngăn cản những kẻ xâm lược tại ba tầng đầu cũng là một trách nhiệm trọng đại, sự cấp bách đó không thua gì việc trấn thủ tại Bảo Điện.

Hơn nữa đó là bổn phận mà đấng sáng tạo giả đã trao cho cô.

"Có, nhưng tôi chưa gặp hắn ta bao giờ, vì khu vực đó chỉ có thể vào nếu có nhẫn.."

"Ồ..."

Shalltear thốt lên một tiếng kêu mất hứng, nhưng có vẻ Sebastian không để ý tới đều đó.

"Cuối cùng thì tầng 8 vẫn là một bí ẩn...Thật tiếc."

"Đúng vậy, ngay cả chúng ta cũng không thể tiến vào, nên có lẽ phải có cái gì đó."

"Điều đó là sao?"

"Có thể bên trong tồn tại một loại cơ quan nào đó, ngay cả chúng ta cũng chịu tấn công?"

"Hmm, điều này không tồi, nhưng ta đoán...có phải là một loại bẫy khiến bất kì ai bước vào đều sẽ chết chăng?"

"Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick được những đấng sáng tạo giả tỉ mỉ xây dựng, còn có chúng ta những người hầu trung thành sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ, vậy mà lũ xâm lược vẫn có thể đánh hết tầng bảy, về điểm này mà nói thì các loại bẫy rập không thể nào đủ sức ngăn đám người đó lại được..."

"Ông có muốn rình xem một chút không?"

Nụ cười của Shalltear nở rộ như một đứa trẻ nghịch ngợm đang lên một chủ ý xấu xa. Sebastian cũng mỉm cười như thường lệ, nhưng nụ cười này của ông thâm thúy hơn bình thường.

"Người muốn làm trái ý Ainz-sama?"

"Giỡn thôi. Ta chỉ đùa thôi mà, đừng nói với cái mặt đáng sợ như vậy chứ."

"Shalltear...Tò mò sẽ giết chết mèo. Chúng ta chỉ nên yên lặng chờ đợi tới khi Ainz-sama nguyện ý nói cho chúng ta biết."

"Nói không sai...Như vậy, con mồi đã cắn câu rồi sao?"

Sự thay đổi chủ đề đột ngột làm Sebastian không biết nói gì thêm, chỉ trả lời một cách trực tiếp:

"Đúng vậy, con mồi đã cắn câu, giờ chỉ việc kéo cần mà thôi."

Nhẹ nhàng gật đầu, Shalltear liếm môi một cách khoái trá, đôi mắt màu đỏ phát ra ánh sáng khác thường.

Nhìn thấy Shalltear hiện ra cảm xúc này, Sebastian biết đây là thời điểm tốt nhất để nói ra yêu cầu của Solution:

"Tôi có chuyện muốn nhờ, Shalltear."

"...Nói đi?"

Shalltear đang đắm chìm trong sự vui sướng khi tưởng tượng về những chuyện sắp xảy ra thì bị gián đoạn, cô trả lời bằng một giọng nói mang theo sự không hài lòng.

Sebastian trấn an bằng giọng nói nhẹ nhàng:

"Tên đang điều khiển xe này, có thể đưa hắn cho cô nhóc này được chứ?"

"...Là con cá nhỏ đó sao?"

"Đúng vậy, chỉ là một tên sai vặt mà thôi."

Nghe được yêu cầu này, Shalltear nhắm mắt lại trầm tư. Cô tính toán đến những khả năng có thể xảy ra rồi gật đầu, tựa hồ tìm được đáp án:

"Có thể. Cái mặt của tên đó nhìn thôi là đã không muốn ăn rồi."

"Vậy thì cảm ơn, cảm ơn sự hào phóng của người, Shalltear."

"Cảm ơn ngài, ngài Shalltear."

"Ah, chỉ là một việc nhỏ thôi, đừng khách sáo."

Shalltear trìu mến mỉm cười với Solution khó mà tin được cô có thể biểu hiện sự ấm áp như thế. Tiếp đó, gương mặt Shalltear trở nên nghiêm túc và chăm chú nhìn Sebastian:

"Câu vừa rồi của ta xem như là không có đi nhé."

"Tôi hiểu...Tôi nghĩ Shalltear đâu có thể làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Câu nói vừa rồi chẳng qua là nói đùa đúng không?"

"Đúng vậy, ông nói không sai. Nếu Sebastian, ông đã nói lời như vậy, ta cũng sẽ nghĩ rằng ông nói đùa mà thôi. Có lẽ ta nên âm thầm phái người theo dõi ông, nếu như phát hiện dấu hiệu phản bội thì lập tức cắt đứt toàn bộ tay chân, dùng xích sắt trói lại rồi kéo đến trước mặt Ainz-sama nhỉ."

"Ta không có xấu xa như ngươi, Shalltear."

"Thật sao? Điều này càng khiến ta nghi ngờ về lòng trung thành của ông...Có lẽ ta nên làm như vậy."

Shalltear và Sebastian nhìn nhau rồi phá lên cười chân thành.

"Dù sao thì ta cũng thích những cô gái đáng yêu. Hơn nữa đem hắn đưa cho Solution, cảm giác sẽ có thêm một niềm vui khác biệt đây..."

"...Như vậy, kế hoạch bắt giữ chúng thế nào, Shalltear? Sử dụng [Paralyze] hay [Bind] lên con người sao?"'

Trước khi tới Re-Lantier, Ainz đã ra lệnh cho Sebastian "Ta muốn bắt giữ những kẻ biết võ thuật hoặc ma pháp. Nhưng tốt hơn nên xuống tay với lũ tội phạm, như vậy sẽ không có vấn đề gì khi bọn chúng biến mất."

Vì vậy như một phần kế hoạch, Sebastian và Soluion đóng vai một tiểu thư nhà giàu bướng bỉnh và một quản gia chuyên giải quyết những rắc rối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi như Jack cắn câu.

Mà nhiệm vụ của Shalltear là dùng con cá nhỏ này kéo toàn bộ đám cá theo sau nó.

"Cần gì phải phí nhiều công sức như vậy. Ainz-sama có nói, sẽ tốt hơn là hút cạn máu của đối phương rồi biến chúng thành nô lệ, chỉ cần bắt về là được. Nếu điều tra từng người sẽ mất vô số thời gian, rút khô chúng không phải nhanh hơn sao..."

Sebastian không nói "Tôi hiểu" chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng ông không thể không thừa nhận ông khó chịu với cách làm của Shalltear. Với kết luận đó, ông không khỏi nói lên suy nghĩ của mình:

"Nếu từ điểm này xem xét thì ngài Demiurge là lựa chọn tốt hơn. Tương tự hơi thở của ngài Aura, hắn có thể khống chế tinh thần của đối phương theo ý muốn."

Demiurge sở hữu một kĩ năng vô cùng đặc biệt [Domination Curse], đây là một kĩ năng khống chế tinh thần cực kì mạnh mẽ. Trong nhiệm vụ bắt giữ mục tiêu lần này, nó sẽ có hiệu quả nhất.

"...Gì?"

Shalltear đột nhiên trầm giọng xuống.

Không khí bên trong xe ngựa trở nên nặng nề hơn, nhiệt độ trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.

Dường như những con ngựa cũng cảm giác được một chút gì đó, xe ngựa bỗng nhiên chao đảo một chút. Hai Vampire ngồi hai bên Shalltear vốn đã không có chút huyết sắc nào, giờ càng trở nên trắng bệch, Soluiton ngồi bên cạnh Sebastian hoàn toàn run rẩy. Thậm chí Sebastian - người có thực lực tương đương với Shalltear - cũng cảm thấy nổi da gà.

Sát khí của thủ vệ mạnh nhất của Nazarick. So với điều này thì thái độ thù địch của cô khi tranh cãi với Aura chẳng khác nào một trò đùa vui vẻ. Nếu không xử lí khéo léo thì chắc chắn nó sẽ thành ngòi nổ cho một cuộc chiến cho đến chết.

Không khí trong xe trở nên đóng băng, mắt Shalltear như bị sưng huyết, trở thành một màu đỏ sậm. Màu đỏ từ con ngươi lan ra, nhuộm đỏ tròng trắng của đôi mắt.

"Sebastian, ngươi nhắc lại một lần nữa xem? Có phải một Dragonian ( Long Nhân ) như ngươi muốn ta dùng hình dạng này..."

Đôi mắt đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ.

"...Và tàn sát lẫn nhau đến chết?"

"Tôi lỡ lời thôi, thật xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy không an tâm nếu [Blood Frenzy] (Cuồng huyết) bị kích hoạt."

Shalltear đáp lại Sebastian bằng sự im lặng.

Sebastian có thể hiểu sự trầm mặc của Shalltear bởi vì cô cũng cảm thấy bất an với chính bản thân mình..

Ở YGGDRASIL, một vài Class mạnh mẽ sẽ có nhược điểm để mang lại sự cân bằng cho trò chơi. Mà một trong số nhược điểm của Shalltear chính là [Blood Frenzy], nếu như cơ thể của cô bị nhiễm càng nhiều máu tươi, thì trạng thái cuồng loạn sẽ xuất hiện. Tuy sức chiến đấu được tăng lên mạnh mẽ, nhưng tâm trí lại không thể nào kiểm soát được nữa.

Ainz lựa chọn Shalltear, kẻ mà luôn bỏ qua mệnh lệnh và có thể xuất hiện sự mất kiểm soát cho nhiệm vụ lần này là bởi vì phương pháp loại trừ.

Albedo phải bảo hộ Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick trong lúc Ainz không có ở đó, còn hai thủ vệ là Shalltear và Cocytus, thì Shalltear có ưu thế giống nhân loại và dễ dàng trà trộn hơn

Cơn giận của Shalltear chấm dứt sau vài lần hít thở, dường như cô đã kiểm soát lại sự mất bình tĩnh và nỗi lo lắng của mình.

Sau lần hít thở sâu cuối cùng, biểu hiện của Shalltear trở lại như ngày thường, một cô gái quyến rũ và tràn đầy sức sống, đôi mắt của cô cũng trở về màu sắc bình thường của nó.

"...Đơn giản thôi, ta chỉ cần hút của chúng một lượng nhất định là có thể biến chúng thành nô lệ. Ngài Ainz cũng không nói phải cần chúng sống sót. Ngoài ra, ta nhất định sẽ kiềm chế sự bộc phát của [Blood Frenzy] ."

Bằng cách hút máu nạn nhân, Vampire có thể biến mục tiêu thành nô lệ Undead cấp thấp hoàn toàn vâng lời chủ nhân mình. Vampire bình thường chỉ có thể chế tạo ra Vampire nô lệ với trí lực thấp hơn cả Lesser Vampire (Vampire sơ cấp), nhưng Shalltear có thể chế tạo Vampire nô lệ có trí thông minh tương đương với nhân loại bình thường.

Mặc dù bị số lượng Vampire nô lệ Shalltear có thể tạo ra là có hạn, nhưng nếu bất kể sống chết, cô cũng có thể được coi là một thợ săn tuyệt vời.

"Đúng vậy, không cần nói nhiều, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Ainz-sama giao phó. Rồi Ainz-sama sẽ khen ta "Tốt lắm, Shalltear, ngươi là nô lệ quan trọng nhất của ta" rồi sau đó nói. "Chỉ có ngươi mới là người thích hợp để ở bên cạnh ta, trợ thủ đắc lực nhất."

"Xin tha thứ cho tôi vì những suy nghĩ nông cạn này."

Đây là lời nói chân thành của Sebastian, ngoài mục đích giải thích cho Shalltear về những câu nói vô lễ vừa nãy của mình, cũng là đồng thời hướng tới một người khác xin lỗi.

"Tôi đã không nhận ra lời nói của mình là thiếu tôn trọng với Ainz-sama, người đã lựa chọn ngài, thật có lỗi. Xin tha lỗi vì đã khiến ngài cảm thấy không vui."

Sau đó, ông cúi đầu xin lỗi Solution và nhóm Vampire, lúc này, xe ngựa đột nhiên rung mạnh, và tiếng ngựa hí vang bên ngoài.

"...Hình như xe ngựa đã dừng lại."

"Đúng vậy."

Shalltear, đắm chìm trong tưởng tượng chủ nhân khen ngợi mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ dần phục hồi tinh thần. Cô khẽ cười, nụ cười của một cô gái tinh nghịch với âm mưu của một trò đùa đáng yêu trong khi Sebastian cũng mỉm cười với cô và vuốt bộ râu của mình.

Phần 4

4

Một đám người đi ra từ khu rừng gần đó, tổng cộng có 10 gã, đem chiếc xe ngựa bao vây thành hình bán nguyệt. Trên người những gã này mặc trang bị không giống nhau, phẩm cấp không cao nhưng cũng không phải loại đồng nát, có thể nhận thấy đám người này khá am hiểu trong việc lựa chon trang bị cho bản thân.

Đám người thảo luận với nhau xem nên xử lí con mồi của mình như thế nào, ai lên trước, ai lên sau, thái độ hoàn toàn thoải mái giống như đang lấy đồ trong túi vậy, mà xem xét kĩ thì có thể thấy loại chuyện này đã được bọn chúng làm vô số lần rồi, nếu cảm thấy lo lắng mới là quái sự.

Jack từ vị trí điều khiển xe nhảy xuống, chầm chậm đi về phía đám người mới xuất hiện.

Đương nhiên hắn cũng không quên động tác chặt đứt dây cương, không cho xe ngựa chạy trốn, hắn cũng động tay động chân vào cửa xe khiến cho chỉ có thể mở một phía, mà phía đó là nơi những gã kia bao vậy chặt chẽ nhất.

Đám người giơ cao vũ khí trong tay lên cho những con mồi bên trong xe có thể nhìn thấy, đồng thời cũng là một lời cảnh cáo, nếu các ngươi không nhanh chóng cút ra đây thì chúng ta sẽ xông vào xin mỗi đứa một tí huyết.

Giống như là đáp lại lời đe dọa vô hình kia, cánh cửa xe chầm chậm mở ra.

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện dưới ánh trăng. Đám lính đánh thuê và lũ cướp cười hô hố một cách dâm đãng, đôi mắt tràn đầy dục vọng hau háu nhìn vào cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện kia. Biểu hiện vui mừng có thể thấy rõ trên khuôn mặt mỗi người.

Nhưng có một kẻ trong số đó lại chấn động.

Nếu dùng một câu để thuyết minh cho sự kinh ngạc của Jack thì đó là câu "Người này là ai.", hắn căn bản chưa gặp qua cô gái này, nhưng hắn lại vô cùng quen thuộc chiếc xe ngựa này, điều đó khiến hắn vô cùng bối rối.

Tiếp theo, lại là một cô gái với trang phục giống hệt bước xuống xe, làm cho một vài tên khó hiểu. Theo như những gì chúng nghe nói thì mục tiêu lần này là một vị tiểu thư giàu có chưa từng trải sự đời và lão quản gia của cô nàng.

Tuy nhiên một cô gái trẻ khác xuất hiện phía sau hai người kia làm cho bọn chúng ném sự nghi vấn vừa rồi lên chín tầng mây.

Mái tóc màu bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, và đôi mắt màu đỏ mang lại sự quyến rũ không gì sánh nổi.

Nhìn cô gái xinh đẹp như thế xuất hiện, đám cướp đường chỉ có thể thở dài, thậm chí những lời ca tụng cũng không nói ra miệng. Điều này phần nào chứng minh cho luận điểm rằng khi vẻ đẹp thật sự xuất hiện, mọi dục vọng sẽ bị dập tắt ngay lập tức.

Nhìn đám đàn ông thất thần trước vẻ đẹp của mình, cô gái cười nhẹ, không hề đề phòng mà đi về phía trước:

"Các vị, cảm ơn mọi người đã tụ tập ở đây vì ta. Cho ta hỏi thủ lĩnh là người nào? Ta có thể cùng hắn nói chuyện một chút không?"

Ánh mắt đám cướp đồng loạt nhìn về một người đứng phía sau, Shalltear cũng đạt được điều mà cô nàng muốn biết. Cũng chính là những kẻ khác đã không còn giá trị để lợi dụng nữa.

"Ngươi...muốn nói chuyện gì?"

Kẻ được xem như thủ lĩnh của cả nhóm, sau phút giay thất thần khi được nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhất trong cuộc đời của gã, cuối cùng cũng lấy lại vẻ tỉnh táo, bước về phía trước một bước:

"A, xin lỗi, ta nói là muốn nói chuyện chỉ vì moi tin tức thôi. Thật xấu hổ nha."

"Các ngươi là ai..."

Shalltear nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi.

"Ngươi chính là người được gọi là Jack đúng không. Ta sẽ để ngươi cho Soluiton cho nên mời ngươi tránh ra chỗ khác đi a."

Vài người trong nhóm cướp nhìn nhau vẻ khó hiểu, nhưng trong đám người này...

"Hừ, rõ ràng chỉ là một con nhóc, chỉ được cái dáng người không tệ thôi, chờ một chút đại thúc sẽ làm cho ngươi khóc a."

Một kẻ đứng trước mặt Shalltear vươn tay muốn chạm và bộ ngực không-phù-hợp-với- tuổi của cô nàng. Nhưng bàn tay đi được nửa đường liền rơi xuống đất:

"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta được không?"

Gã kia trợn mắt há hốc mồm nhìn cánh tay giờ đây đã bị cụt, một giây sau mới hét lên đau đớn.

"A...tay, tay của ta..."

"Chỉ mất đi một bàn tay thôi mà, làm gì ma la hét ghê vậy, thế mà cũng đòi làm đàn ông."

Shalltear lẩm bẩm, bàn tay vung lên, đầu của tên đang kêu gào lập tức rụng xuống.

Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia không cầm bất kì loại vũ khí nào, làm thế nào đem đầu của một người chém xuống? Một màn trước mắt này giống như là ác mộng, cảnh tượng không chút chân thật này làm cho bọn cướp vô cùng hoảng sợ, tinh thần bị sốc nặng, không thể làm ra bất kì phản ứng nào. Nhưng cảnh tượng khủng khiếp tiếp theo kéo bọn chúng trở lại thực tại.

Máu tươi phun ra từ thi thể không đầu giống như có ý thức, tụ tập lại phía trên đầu Shalltear tạo ra một viên huyết cầu.

Nhóm người Shalltear đều biết đây là kĩ năng đặc biệt [Blood Pool] (Bể máu) tạo thành. Nhưng những tên cướp chưa từng được chứng kiến điều gì khủng khiếp như thế trước đây, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn chúng đó là.

"Đó là một Magic Caster."

Nếu có ai đó hiểu rõ về ma pháp, thì họ sẽ đưa ra cảnh báo cụ thể hơn. Cái gọi là Magic Caster chỉ là một danh xưng mang nghĩa rất rộng, mỗi loại class chia nhỏ hơn thì sẽ có cách đối phó khác nhau. Nhất là khi nhìn vào bộ lễ phục của Shalltear, người ta nhất định sẽ nghĩ đến Pháp sư ma pháp, tiếp đó mới là Pháp sư tinh thần. Nhưng đối phương không có ai đưa ra cảnh báo, có thê thấy trong đám người này không có ai am hiểu về ma pháp. Nói cách khác, chỉ cần thấy sự việc không nằm trong sự giải thích của bản thân thì đều cho đó là ma pháp.

Biết được điều này, Shalltear nhìn đám người với ánh mắt không quan tâm. Đám cướp vội vã giơ vũ khí lên đề phòng.

"Thật nhàm chán, các ngươi dọn dẹp sạch sẽ đi. À, nhớ lưu lại hai tên kia...Biết chưa?"

"Vâng, Shalltear-sama."

Hai vampire đứng phía sau bước lên phía trước, ra tay tấn công một gã đang vung thanh kiếm về hướng của Shalltear, ném hắn ra bên ngoài.

Cảnh này rất giống một người dùng gậy kim loại dùng hết sức đập mạnh một cái.

Một âm thanh giống như môt quả cầu nhồi đầy nước nổ tung, gã cướp bay lên không trung. Hỗn hợp máu cùng não tương phun ra, lấp lánh dưới ánh trăng, kinh dị nhưng cũng rất xinh đẹp.

Một nửa cái đầu đã bị đánh bay, não trắng hòa với máu đỏ nhỏ xuống mặt đất tạo nên những tiếng tách tách. Âm thanh vô cùng kinh dị làm cho đám cướp sợ hãi, nhưng đối với Shalltear thì nó là tiếng chuông chiến đấu, mang đến hạnh phúc cho cô nàng.

Nụ cười của Jack cứng ngắc.

Một màn cực kì thảm thiết.

Cảnh giết chóc tàn nhẫn, cộng thêm mùi máu tanh bốc lên làm hắn buồn nôn.

Tay chân giống như những tờ giấy mỏng manh, bị mạnh mẽ xé ra khỏi cơ thể, còn cái đầu thì bị hai tay bóp vỡ tan.

Áo giáp của một tên bị bóc ra, để lộ cái bụng bị xuyên thủng, ruột bị lôi ra ngoài cơ thể sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm. Nhưng kẻ đó vẫn chưa chết, cho thấy sinh mệnh của con người vô cùng ương ngạnh.

Trên mặt đât có một thứ gì đó đang bò đi. Đó là một tên cướp khác, vì cố gắng bỏ chạy mà hai chân bị bẻ gãy một cách dã man, có thể nhìn thấy xương trắng xuyên qua da thịt lộ ra bên ngoài. Nhưng hắn ta vẫn dùng hai tay cố gắng bò ra khỏi địa ngục khủng khiếp này, thậm chí chỉ muốn sống thêm dù chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

Cô gái xinh đẹp nhìn gã đàn ông đang bò dưới chân xin tha mạng, phát ra tiếng cười chói tai.

Sự việc sao lại biến thành như vậy?

Jack tự hỏi.

Mặc kệ có dùng từ ngữ hoa mĩ cỡ nào che giấu thì cũng không thể nào phủ định nguyên tắc của thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đó chính là điều kiện để thế giới có thể phát triển, cho tới nay, Jack cũng đều làm như vậy. Nhưng cho dù ngươi là kẻ mạnh, ngươi có quyền hành hạ người khác như vậy sao?

Đương nhiên không được, hắn tuyệt đối không đồng ý phương thức giết người tàn khốc như vậy. Nhưng phải làm gì đây? Đối phương không có ý tấn công mình, nhưng nếu mình bỏ chạy, đối phương nhất định sẽ có biện pháp làm cho mình từ bỏ cái ý định ấy. Ví dụ như sự tra tấn khủng khiếp mà hắn vừa được chứng kiến.

Jack chạm vao thanh kiếm đang giấu sau lớp quần áo trước ngực.

Tại sao thanh kiếm này lại nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể dùng nó để chống lại con quái vật có khả năng xẻ đôi một người đàn ông.

Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy? Hắn không tưởng tượng được mình sẽ làm gì với những con quái vật này.

Hiện tại trong đầu Jack chỉ nghĩ làm sao để che giấu bản thân mình khỏi đám kinh khủng kia, hai tay hắn ôm chặt lấy thân thể. Hắn cảm giác được hai hàm răng đang đánh vào nhau rất có nhịp điệu, nếu những quái vật kia nghe thấy rồi chú ý đến mình thì nên làm thế nào đây?

Hắn cố gắng ép xuống nhưng hai hàm răng vẫn không tự chủ mà va vào nhau.

Nói trở lại, những kẻ kia rốt cuộc là ai? Jack không biết bất kì ai cả...

Trong lúc hắn đang tự hỏi...

"Jack-san, đến đây."

Bỗng nhiên, một âm thanh thảnh thơi không phù hợp với khung cảnh địa ngục hiện tại vang lên phía sau Jack.

Jack cảm thấy vô cùng sợ hãi, đứng ở nơi đó chính là chủ thuê của hắn.

Biểu hiện của vị tiểu thư không giống như bình thường. Nếu hắn ta đủ bình tĩnh thì sẽ sinh ra cảnh giác với cô gái này, nhưng mùi máu tanh và quang cảnh như địa ngục đã làm cho hắn hoàn toàn hỗn loạn, không thể nào phát hiện ra sự bất thường kia.

"Những tên kia là quái vật gì vậy!"

Jack rít lên với vị thiên kim tiểu thư kia (Solution):

"Nếu có những quái vật kia, tại sao lại không nói với ta."

Đúng vậy , nếu nói trước thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Cảnh tượng đáng sợ này chính là do con bitch kia tạo nên.

"Không có lời nào để nói sao, nói đi. Nói cho rõ ràng, tất cả những người này đều là do ngươi hại."

Nôn nóng và sợ hãi đã biến thành sức mạnh, Jack bừng bừng lửa giận, không kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Solution, thô lỗ lắc mạnh.

"...Ta đã biết, hãy đến đây."

"Ngươi...ngươi muốn cứu ta sao?"

"Không, ta muốn nhân cơ hội cuối cùng, vui đùa một chút với ngươi."

Một bàn tay lạnh lẽo, trắng nõn nắm lấy bàn tay của Jack, Solution cứ như thế lôi kéo hắn đi.

"Bởi vì Sebastian-sama không thích những chuyện như thế. Cho nên mặc dù đã xin phép rồi nhưng ta nghĩ ít nhất cũng nên tránh ra xa một chút."

Jack không biết cô nàng đang nói về cái gì, nhưng nếu như bị dẫn đi nơi khác thì có lẽ sẽ có hi vọng sống sót.

Hắn giả vờ như không nghe thấy những tiếng hét thảm thiết phía sau lưng.

Hắn cũng không thể làm gì cả bởi vi hắn quá yếu, không có khả năng tiến đến cứu những người còn mạnh hơn cả bản thân hắn.

"Xin đừng quá thô lỗ...Ta hi vọng ngươi có thể dịu dàng với ta, như vậy thì ta rất hạnh phúc."

Ở phía sau xe ngựa, Solution nhẹ nhàng thì thầm với Jack, đưa tay ra sau lưng dáng vẻ giống như muốn cởi bộ lễ phục ra. Nhìn cảnh này, Jack há hốc mồm, cô nàng này đến cùng là đang làm cái gì? Jack nhìn chằm chằm vào Solution, ánh mắt như thể trông thấy một loại sinh vật kì diệu. Nhưng đôi tay của Solution vẫn không có ý định dừng lại, vì vậy Jack có chút mơ hồ hỏi:

"Ngươi...ngươi đang làm cái gì?"

"Ngươi đoán xem?"

Solution cứ như vậy đem chiếc áo bó sát người cởi ra.

Như thể chỉ chờ đợi giây phút này, cặp bưởi của cô nàng bung mạnh ra bên ngoài. Cặp BB tròn xoe, trắng như tuyết sáng lên dưới ánh trăng.

Khung cảnh trước mặt khiến Jack nuốt nước bọt vài lần.

"Mời"

Giống như muốn được vuốt ve đôi hung khí này, Solution ưỡn người về phía Jack.

"Muốn ta làm gì..."

Jack hồn nhiên không biết làm gì, chỉ nhìn chằm chằm thân thể trắng như tuyết trước mặt.

Manami, đó là nữ nhân có thân thể đẹp nhất mà Jack từng thấy qua trong cuộc đời.

Trước đây, trong số những phụ nữ từng phát sinh quan hệ với Jack thì có lẽ cô gái trên một chiếc xe mà hắn từng đánh cướp. Nhưng khi đến lượt Jack thì cô gái kia đã mệt mỏi gần chết, thân thể cũng không nhúc nhích, chỉ có hai chân dạng ra giống con ếch mà thôi, nhưng như vậy cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô nàng.

Nhưng cô gái trước mặt so với cô gái kia càng đẹp hơn, hơn nữa không giống khi đó không có chút phản ứng nào.

Dục vọng bắt đầu thiêu đốt Jack, cái vật kia (Tl: Cái mà ai cũng biết là cái gì đó) cũng theo đó mà nóng lên. Hắn ta thở hổn hển như một con cờ-hó và vươn tay ra chạm vào thân thể Solution.

Cảm xúc rất tốt, trơn mịn giống như lụa.

Lòng can đảm tăng lên, đôi tay của hắn cuối cùng cũng chộp lấy bộ ngực vĩ đại kia.

Toàn bộ cánh tay cứ như thế chìm xuống.

Loại cảm giác này thật sự giống như toàn bộ cánh tay chìm trong sự mềm mại thoải mái. Nhưng khi Jack nhìn về phía bàn tay của mình thì phát hiện tình huống không phải như vậy.

Theo đúng nghĩa đen, cánh tay của Jack thật sự chìm vao trong cơ thể Solution.

"Chuyện này...chuyện này là như thế nào!"

Tình huống không tưởng tượng nổi khiến Jack hét to, hắn muốn rút tay về, nhưng cánh tay lại không hề nhúc nhích. Không chỉ vậy, nó thậm chí còn bị hút vào thêm. Giống như trong cơ thể Solution có vô số xúc tu, nhưng xúc tu này cuốn lấy cánh tay của Jack không ngừng kéo vào.

Khuôn mặt xinh đẹp của Solution vẫn không biến hóa, chỉ lẳng lặng nhìn vào Jack. Giống như một nhà khoa học nhìn chằm chằm vào con chuột bạch trong phòng thí nghiệm đã được tiêm chất độc chết người, ánh mắt của cô lạnh băng, nhưng lại mang theo vẻ tò mò cùng hứng thú.

"Này, dừng lại! Hãy thả ta ra!"

Bàn tay còn lại của Jack biến thành nắm đấm, đem hết sức lực đấm mạnh vào Solution.

Một lần, hai lần, ba lần...

Cho dù bản thân bj thương cũng không sao cả, Jack dùng lực lượng toàn thân đánh vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng Solution vẫn không có chút cảm giác nào đau đớn nào, biểu hiện vẫn bình thản như trước.

Trái lại, Jack khi đấm trúng cô gái, cảm giác quỷ dị làm cho hắn sởn gai ốc.

Loại cảm giác này từa tựa như đấm vào một túi nước mềm mại. Nếu là tình huống bình thường thì lực đến từ cú đấm sẽ bị phản lại, nhưng bàn tay lại không chạm phải bất kì cái xương nào, đây tuyệt đối không phải là cảm giác khi đánh một con người.

Lúc trước hắn đã bị mê muội bởi dục vọng của bản thân, nhưng cảnh tượng giống như địa ngục lúc nãy xẹt qua óc, vàn hắn nhận ra.

Jack đè xuống tiếng hét chực bật ra khỏi cổ họng.

Cô gái đang khỏa thân này cũng là quái vật.

"Cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi sao? Như vậy thì trò hay chính thức bắt đầu nhé."

Trước khi hắn trả lời, một cảm giác như có hàng trăm chiếc kim đâm vào cánh tay đang mắc kẹt.

"A...!"

"Ta đang hòa tan tay của ngươi."

Giữa cơn đau dữ dội, giọng nói lạnh lùng kia truyền đến, làm Jack không thể hiểu được câu đó có nghĩa là gì, bởi vì mọi chuyện đã vượt quá nhận thức của hắn.

"Thật ra thì ta thích quan sát đồ vật bị hòa tan từ từ, bởi vì Jack-chan muốn đi vào bên trong cơ thể của ta, cho nên ta cảm thấy nên thỏa mãn mong muốn của ngươi a."

"Ahhhh! ĐMM! Đồ quái vật!"

Cố gắng đè nén cơn đau trên cánh tay, Jack rút thanh kiếm từ trong ngực ra, đâm mạnh một nhát, thân thể Solution hơi chấn động một chút.

"Đáng đời."

Nhưng Jack lập tức phát hiện mình đã vui mừng quá sớm rồi.

Giống hệt như việc đâm thanh kiếm vào hồ nước. Nhiều lắm chỉ làm mặt hồ xuất hiện vài gợn sóng mà thôi, và cũng chỉ có như thế mà thôi.

Vẫn giữ nguyên thanh kiếm đâm vào mặt, Solution chuyển động ánh mắt nhìn chăm chú vào Jack, rồi nhẹ nhàng nói

"Ồ, xin lỗi nhé...Ta có khả năng miễn dịch công kích vật lí, cho nên nhát đâm vừa rồi không thể làm ta bị thương chút nào đâu, giờ đến lượt ta hòa tan nó nhé."

Một mùi hôi thối truyền đến. Vài giây sau, cây kiếm hoàn hoàn bị hòa tan, chuôi kiếm rớt xuống mặt đất và khuôn mặt hoàn mỹ lại xuất hiện trước mặt Jack.

"Ngươi là ai?"

Cơn đau vẫn truyền đến từ cánh tay, nhưng sự sợ hãi khi cái chết dần đến gần còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần, Jack gần như quên đi cơn đau trên cánh tay, khuôn mặt đầy nước mắt hỏi.

Nhưng câu trả lời càng thêm khủng khiếp khiến hắn ước gì mình chưa bao giờ nghe thấy:

"Ta là loại Ooze săn mồi. Thời gian không còn nhiều nữa, cho nên ta sẽ nuốt ngươi ngay bây giờ."

Cánh tay của Jack bị hút mạnh vào trong thân thể Solution, sức hút kia quá mạnh mẽ, cho Jack cố gắng phản kháng nhưng tất cả đều vô nghĩa.

"Dừng lại, dừng lại, dừng lại...!Hãy tha cho ta, hãy tha cho ta đi!"

Jack gào khóc, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng lực hút kia rất mạnh, con người không có cách nào có thể chống lại được, cánh tay, bả vai của hắn dần biến mất.

"Lilia!"

Jack kêu to lên, đó xem như là lời cuối cùng của hắn khi khuôn mặt hoàn toàn biến mất bên trong cơ thể Solution, giống như là con rắn nuốt toàn bộ con mồi của nó vậy.

Chỉ mất vài phút, toàn bộ hiện trường không còn một người sống, không gian tràn ngập mùi máu tanh tưởi.

Không đúng, còn một tên sống sót, hắn đang cố gắng trượt cái đầu lưỡi của bản thân, quỳ dưới chân Shalltear, đem toàn bộ não tương của một kẻ nào đó xấu số bị cô nàng dẫm vỡ đầu liếm sạch sẽ .

Shalltear thỏa mãn nhìn đôi giày cao gót trở về trạng thái sạch sẽ.

"Vất vả cho ngươi nha, như vậy, theo như ước định ta sẽ tha mạng cho ngươi."

Khuôn mặt gã sợ hãi nhăn nhúm lại, thân thể cứ nằm trên mặt đất, ánh mắt mang theo vẻ biết ơn nhìn Shalltear, còn không ngừng đập đầu tạ ơn. Shalltear lộ ra nụ cười hiền từ với gã đàn ông đang quỳ như chó trên mặt đất, búng ngón tay một cái:

"Hút đi."

Hai vampire tiến đến gần, lúc này gã đàn ông mới hiểu ý nghĩa của mệnh lệnh vừa rồi:

"Ngươi sẽ sống như một undead, vì thế ngươi không thể nói ta nuốt lời nhé."

Một con Vampire không chờ đợi mà cắn vào cổ gã kia, Shalltear liếc mắt nhìn sinh mệnh của gã dần bị hút đi. Solution đi ra từ phía sau chiếc xe ngựa, đi về phía Shalltear, đôi tay cô nàng sửa sang lại cổ áo bị nhăn. Shalltear mở miệng hỏi:

"Đã xong rồi sao?"

"Đúng vậy, ta rất thỏa mãn. Cảm ơn ngài rất nhiều, Shalltear-sama.'

"Không cần khách sáo, bởi vì chúng ta đều là người đến từ Nazarik. À mà, kẻ kia đang rất vui vẻ sao?"

"Hắn đang hưởng thụ, Ngài có muốn nhìn một chút không?"

"A? Có thể sao? Như vậy cho ta xem một chút đi."

Cánh tay của Jack đột nhiên thò ra từ khuôn mặt Solution, đồng thời một mùi khó ngửi cũng theo đó phát ra. Cánh tay đó đã bị axit ăn mòn đến mức hư thối, máu rỉ ra phản ứng với axit tạo nên một làn khói cay xè.

Cánh tay giống như thò lên từ dưới một cái hồ, khua khoắng lung tung muốn tóm lấy một cái gì đó. Mỗi lần cánh tay dãy dụa, một phần bị lộ ra ngoài sẽ chảy ra một chút chất lỏng màu đỏ.

"Thật xin lỗi, ta không biết hắn còn tinh thần như thế."

Solution cứ để nguyên cánh tay trên mặt như thế mà cúi đầu xin lỗi, hình ảnh vô cùng quái dị. Sau đó cô nàng thô lỗ nhét cánh tay kia trở lại vị trí vốn có của nó.

"Thật lợi hại nha, cho dù nuốt thêm một người khác, thì không ai có thể phát hiện được nha."

"Cảm ơn ngài đã khen ngợi, bên ngoài không thể phát hiện ra bởi vì bên trong cơ thể của ta trống rỗng. Mặt khác, nguyên bản ta chính là sinh vạt như vậy, cho nên ta nghĩ có một ma pháp đặc biệt nào đó được bố trí đi."

"Ừm...Có lẽ ta hơi xen vào chuyện của người khác, nhưng khi nào thì hắn mới chết vậy?"

"Chuyện đó sao, nếu muốn thì ta có thể giết hắn ngay lập tức, ta có thể tạo ra dung dịch axit mạnh hơn nữa, nhưng khó có được một con người chui vào bên trong cơ thể của ta, cho nên ta muốn hắn hưởng thụ nó ít nhất một ngày."

"Ta không nghe thấy bất kì tiếng kêu thảm thiết nào cả, axit đã ăn mòn cổ họng của hắn rồi à?"

"Không phải. Nếu dùng axit ăn mòn toàn bộ cổ họng của hắn thì hắn sẽ bị chết ngạt, cho nên ta dùng một phần cơ thể luồn vào trong người hắn, đè âm thanh của hắn lại, như thế cũng có thể tránh khỏi việc phát ra mùi khó ngửi kia."

"Loại thái độ coi trọng đồ chơi này làm cho ta rất ngưỡng mộ nha, hi vọng ngươi có thể chơi với nó đến phút cuối cùng. Thuận tiện cho ta hỏi, ngươi có thể tùy ý hòa tan một bộ phận cơ thể sao? Ví dụ như chỉ ăn mòn một phần của con mồi thôi ấy?"

"Đúng vậy, điều này vô cùng dễ dàng. Bằng chứng là bên trong cơ thể của ta có một vài Scroll, Potion và một số đạo cụ khác, tất cả đều hoàn hảo như mới. Cho dù đem Shalltear-sama bỏ vào cơ thể của ta thì ngài vẫn có thể hoạt động như bên ngoài, đương nhiên điều kiện là ngài không quậy phá bên trong cơ thể của ta là được."

"Tộc Ooze thật lợi hại...A. Lần sau ngươi muốn chơi đùa cùng ta không?"'

"Không thành vấn đề, nhưng mà...Ngài kiếm đâu ra đồ chơi vậy?"

Ánh mắt Solution hơi nhìn về hai vampire đứng đằng sau, Shalltear phát hiện ra, mỉm cười:

"Những cô nàng kia cũng được, nhưng ta nghĩ đợi có kẻ xâm lược Nazarik và bị bắt. Khi đó ta sẽ xin Ainz-sama ban chúng cho ta."

"Như thế thì đừng quên một suất cho ta nhé, ta nghĩ đem bọn chúng nuốt một phần, con để lại một bộ phận bên ngoài. Như thế có vẻ sẽ rất thú vị đây."

"Ý tưởng không tồi đâu nha. Ngươi có lẽ sẽ hợp với vị chuyên môn tra khảo kia!"

"Neuronist-sama sao? Ngài ấy là chuyên gia thu thập thông tin tình báo? Đáng tiếc ta không thể nào hiểu được nghệ thuật của Neuronist-sama."

Shalltear định nói tiếp điều gì đó, nhưng phía sau truyền đến một âm thanh cắt ngang:

"Solution, bên ta đã chuẩn bị xong. Đã đến lúc lên đường rồi."

Sau khi thay thế một bộ dây cương mới, Sebastian ngồi ở vị trí đánh xe nói.

"Đã biết, ta qua ngay. Như vậy, Shalltear-sama, tuy có chút không muốn chia tay nhưng ta xin phép đi trước."

Shalltear nhìn theo bóng dáng Solution vội vã leo lên xe ngựa, rồi nhìn về phía Sebastian đang ngồi trên chỗ điều khiển.

"Thế thì chúng ta tạm biệt tại chỗ này, Sebastian."

"Nói vậy có nghĩa là ngươi biết hang ổ của bọn chúng ở đâu rồi sao?"

"Đúng vậy, ta sẽ đến đó, tìm xem có thông tin hữu ích hay không, có lẽ điều đó sẽ mang lại niềm vui cho Ainz-sama. Có vẻ như những nỗ lực nãy giờ của chúng ta đều là vô ích."

"Ta hiểu. Rất vui được đồng hành với ngươi Shalltear."

"Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại tại Nazarik."

"Hừm, tạm biệt..."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-Chương 2: Chân Tổ

Phần 1

Hai cái bóng lao đi như tên bắn giữa khoảng rừng rậm rạp. Họ là thuộc hạ và cũng là ái thiếp của Shalltear -Vampire Bride.

Họ xuyên qua những lối mòn đầy những cành cây sắc nhọn. Tuy vậy, dù mang giầy cao gót, tốc độ của họ cũng không hề bị chậm lại. Thậm chí trang phục trên người họ cũng không có lấy một vết xước hay dính bẩn. Nó giống như họ không phải đang chạy trong rừng rậm mà đang đi dạo tại sân nhà vậy.

Cô gái dẫn đầu ôm Shalltear trong lòng, mỗi bước đi của cô đều vô cùng cẩn thận, giống như cô đang mang theo một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ. Còn cô gái phía sau tuy tốc độ không chậm, nhưng vừa đi cô lại vừa kéo theo một thứ gì đó nhìn như cành cây khô.

Vị trí hiện tại của họ cách không xa chỗ bìa rừng nơi họ vừa chia tay Sebastian. Họ không biết mình sẽ phải chạy bao lâu để đến đích, nhưng cả hai đều thống nhất rằng lần xa nhà này sẽ là một chặng đường dài. Song đột nhiên một tiếng kêu chói tai, âm thanh của một thứ kim loại cứng rắn va chạm vào nhau đã buộc cô gái dẫn dầu phải dừng lại.

Vì lối mòn này vô cùng hẹp, nên nếu phía trước có vật cản, người phía sau cũng không còn cách nào để di chuyển.

"Sao ngươi lại dừng lại?"

Cô gái phia sau đã đuổi kịp và thắc mắc trước chuyển động kì lạ này. Nhưng cô gái dẫn đầu không thể trả lời. Cả cơ thể cô đã cứng nhắc, toàn thân cô run run khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của người chủ nhân cô đang ôm trong lòng.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, nhắc nhở cô rằng người chủ nhân này không phải kẻ dễ dàng tha thứ.

Chủ nhân của cô, Shalltear, người đang nằm gọn trong vòng tay cô như một nàng công chúa, khẽ đánh chân tỏ vẻ không hài lòng.

Cảm nhận ý tứ của người, cô quỳ xuống và nới lỏng vòng tay.

Shalltear xoay người nhảy ra như một con chim xổ lồng. Một giây tiếp theo, đôi chân mang giầy cao gót tinh tế của cô chạm đất rồi được bộ lễ phục phủ lên.

Trong cơn buồn chán, cô gạt lấy một lọn tóc bạc và nghiêng đầu. Dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của cô, Vampire Bride không khỏi nuốt nước miếng.

"Nói đi?"

Lý do Shalltear không muốn tự mình chạy trong rừng rậm là vì cô ngại phiền toái và không muốn làm bẩn đôi giầy xinh xắn của mình. Còn có một lý do nữa, nhưng cả hai Vampire Bride đều không dám nói, và càng không dám nghĩ đến. Ngay cả trong Nazarick cũng chỉ có một số ít kẻ dám nói ngay trước mặt Shalltear. ( Ngực giả ).

Thân là tôi tớ và được phân nhiệm vụ giúp Shalltear di chuyển, trừ khi có lệnh, họ không được phép dừng lại. Kẻ trái lệnh sẽ bị coi là rác rưởi.

Tùy thuộc vào lý do mà có thể cả hai Vampire Bride đều sẽ phải nhận trừng phạt nặng nề.

Với hai Vampire Bride, trừng phạt nặng nề vẫn còn là một hình phạt nhẹ nhàng. Họ có thể nghe ra mùi chết chóc ẩn trong giọng nói nhẹ nhàng kia.

Ở Lăng mộ ngầm Vĩ đại Nazarick, ngoại trừ những người do 41 vị Vô thượng chí tốn sáng tạo, sự sinh tử của những tôi tớ và nô lệ cấp thấp đều phụ thuộc vào ý nghĩ của các Thủ vệ và Thủ vệ khu vực. Nếu khiến Shalltear thực sự không vui, tương lai của họ sẽ biến thành sống không bằng chết.

Vampire vội vã quỳ hẳn xuống khi nhận thấy ra tình huống nghiêm trọng này, cô mở miệng cầu xin, nơm nớp lo sợ rằng đây có thể là những lời cuối cùng:

"Xin thứ tội cho thần thiếp, là do thần thiếp dẫm phải bẫy thú."

Ánh mắt của Shalltear chuyển xuống chân của Vampire Bride, cô ồ lên khi thấy một bên chân của cô dâu đang bị cái bẫy thú bằng kim loại thô kẹp chặt.

Loại bẫy này không dùng để đối phó với nhân loại mà thường dùng làm bẫy để bắt gấu. Dĩ nhiên, nếu có con người đạp phải bẫy này, cho dù có được trang bị giáp chân cũng không tránh khỏi tổn thương xương cốt. Có điều - Vampire và nhân loại khác nhau rất lớn.

Tuy chân của cô dâu bị những mũi nhọn của miệng bẫy bắt chặt và cắm sâu vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Thực tế thì cô còn không xem nó là một vết thương.

Trừ bỏ bạc và một vài kim loại đặc thù được gia cố trên các vũ khí ma pháp, Vampire có thể miễn nhiễm công kích vật lý ở trình độ nhất định. Năng lực này khiến những vết thương từ bẫy rập chỉ là chuyện cỏn con, sau khi tháo bẫy, vết thương sẽ ngay lập tức ngừng lại.

Có điều công dụng giữ chân của nó cũng khiến Vampire Bride có chút chật vật.

Chiếc bẫy này không bôi độc, cho thấy người đặt bẫy không có mục đích muốn dồn con mồi vào chỗ chết mà chỉ muốn cản trở, hoặc khiến năng lực hành động của con mồi bị ảnh hưởng vì vết thương.

Nhận thấy điều này khiến Shalltear lắc đầu, biểu cảm trên mặt cô có vẻ chán nản.

"Mở nó ra rồi đi thôi."

"Vâng, thần thiếp làm ngay."

Nghe được mệnh lệnh của Shalltear, đôi tay mảnh mai của Vampire Bride lập tức nắm lấy hai bên miệng bẫy rồi kéo mạnh. Sức mạnh còn mạnh hơn cả một con gấu khiến cái bẫy phải mở miệng buông con mồi.

Một cô gái mỏng manh kéo mở được một cái bẫy thú quả thực khiến người ta khó mà tin được, nhưng với Vampire, nó chỉ là một việc bình thường.

"Có điều đã xuất hiện bẫy rập thì đích đến chắc chắn ở ngay đây, thậm chí chỉ cách một chút. Ta tin vậy."

"Vâng, xin ngài đợi giây lát."

Vampire đứng phía sau cúi đầu rồi đem cái thứ giống như cây khô ném xuống mặt đất.

Đó là một thân thể người giống hệt như một cái xác ướp, da dẻ của nó nhăn nheo và khô quắt giống như bị cướp sạch độ ẩm cùng dịch thể. Nhưng nó không chỉ là một cái xác đơn thuần, bởi ngay khi chạm đất, sự sống giả dối bắt đầu tràn vào trong và khiến nó đứng lên.

Một cánh tay giống hệt cành củi khô vươn ra phô bày những móng vuốt dài và sắc bén. Hốc mắt nó chuyển thành màu đỏ giống như màu mắt của Vampire. Đôi môi nứt nẻ cũng lộ ra răng nanh bén nhọn.

Một con Vampire cấp thấp.

Nó chính là tên cướp bị hai Vampire cắn xé ban nãy.

"Ta hỏi ngươi, nơi này cách sào huyệt của bọn ngươi bao xa ?"

Tên Vampire cấp thấp cúi đầu thật sâu trước chủ nhân mình và phát ra một loại âm thanh rên rỉ như tiếng khóc.

".... Hắn nói ở ngay đây, thưa Shalltear-sama."

"Vậy à? Nhưng sao ta không thấy bẫy rập liên hoàn?"

Sào huyệt của bọn cướp đáng lẽ ngoài bẫy thú này còn phải có còi báo động hoặc có những bẫy rập khác mới hợp lý. Nhưng họ đều không gặp phải cái bẫy tương tự nào.

Shalltear nhìn nhó xung quanh như muốn tra xét xem có kẻ ẩn nấp nào không, ngay cả các cô dâu cũng cẩn thận dò xét bằng cách tầm nhiệt, nhưng họ đều dừng lại khi thấy chủ nhân lắc đầu.

"...Ài, không cần cố gắng như vậy, dù sao các ngươi cũng không có năng lực dò tìm."

Nghe câu lẩm bẩm này, Vampire Bride cũng nhận ra là mình vừa được tha thứ.

Bởi nếu ngay cả chủ nhân của họ cũng không có kỹ năng dò tìm đặc thù để phát hiện bẫy rập, thì việc dẫm phải bẫy là điều dễ hiểu. Dù Shalltear có vô lý đến đâu, cô cũng không thể trách tội họ điều họ không thể làm. Vậy nên họ mới may mắn giữ được một mạng.

"Sớm biết vậy thì đã giữ con nhóc kia ở lại."

Class của Solution có khuynh hướng giống như sát thủ và đạo tặc, với những kỹ năng truy tìm đặc thù của đạo tặc, cô có thể phát hiện bẫy rập và lần theo dấu vết một cách dễ dàng.

"Được rồi, ta sẽ không trách các ngươi. Chúng ta đi đến sào huyệt của chúng thôi."

Không lâu sau, họ đã đến gần nơi ẩn nấp của đám lính đánh thuê. Xung quanh sào huyệt là một mảnh bình nguyên với những lớp đá chồng chất rải khắp mặt đất và một vài cây cối thưa thớt, trái ngược hẳn với mảnh rừng rậm rạp phía sau.

Loại địa hình này có tên là địa hình nham thạch vôi.

Tại trung tâm lòng chảo là một cái động lớn. Ánh sáng mờ nhạt trước động soi sáng một khoảng nho nhỏ giữa trời đêm. Nhìn theo ánh sáng là một cái dốc thoai thoái hướng xuống dưới.

Hai kiến trúc áp vào hai bên động nhìn qua là có thể thấy do con người bố trí. Đó là hai rào chắn bằng gỗ tròn được gọt một cách thô sơ, cao đến nửa người trưởng thành, được kết lại bằng những sợi dây thừng. Hai gã lính canh chốt trước cửa động và đứng sau hàng rào.

Có vẻ như bố trí này là để tránh công kích từ cung nỏ của kẻ xâm nhập trong lúc họ có thể nhanh chóng chạy đi báo động cho những kẻ khác.

Những tảng đá lớn có thể ẩn nấp đều bị chúng di chuyển và dọn sạch giúp tầm nhìn thông thoáng hơn. Chỉ cần có kẻ địch xuất hiện, chúng có thể nhanh chóng phát hiện và báo động sớm, đến lúc đó thì dù đối phương có làm gì cũng đã muộn.

Ngoài ra những lính gác đều treo một chiếc chuông lớn trên vai. Cho dù họ có bị đánh lén và ngã xuống, tiếng chuông lớn vẫn có thể thay họ phát ra báo động.

Có thể nói cách phòng thủ này khá chu đáo.

Song nếu có một phương pháp để dễ dàng vượt qua sự cảnh giác này.

Thì đó là ma thuật.

Sử dụng [Silence] là có thể dễ dàng kết liễu chúng, hoặc dùng [Invisibility] để lẩn tránh và lọt vào mà không cần đánh động, hoặc cũng có thể dùng [Charm Person] (Mê hoặc nhân loại) để dẫn chúng ra. Trực tiếp phá hủy chuông cũng là lựa chọn không tồi.

Trong khi cân nhắc cách nào thú vị nhất, Shalltear phát hiện ra mình đã bỏ sót một tin tình báo quan trọng.

"Cửa ra vào chỉ có một sao?"

Vampire cấp thấp cứng ngắc gật đầu như một lời khẳng định.

Gương mặt Shalltear mỉm cười, nếu như vậy thì cô cũng không cần suy tư nữa.

Một nơi kiên cố là pháo đài hoàn hảo trước các cuộc tấn công bất ngờ, điều này luôn đúng ngay cả khi đối mặt với số lượng kẻ thù áp đảo. Song với Shallltear và các Vampire Bride lại khác.

Đối với những người có sức mạnh vượt trên nhân loại như họ, trực tiếp tiến vào cũng không có vấn đề gì hết, nó chỉ giống như tùy tiện dẫm nát một con côn trùng mà thôi. Điều duy nhất khiến họ lo lắng là đối phương sẽ bỏ chạy.

"Nếu vậy thì không cần phải lén lén lút lút nữa, người ta không quen làm việc lén lút như thế này chút nào."

"Bởi vì bất kì nơi nào được Shalltear-sama đặt chân thì nơi đó đều tỏa sáng."

"Đừng nịnh hót bằng những chuyện đương nhiên, nếu ngươi muốn tâng bốc ta thì nên dùng đầu nhiều hơn vào."

Không để ý tới Vampire Bride đang cúi đầu xin tha thứ, Shalltear quay đi và nắm lấy thân thể của tên Vampire cấp thấp:

"Ta sẽ giao trách nhiệm tiên phong cho ngươi, nên, đi nhé."

Tên Vampire cấp thấp bị cánh tay mảnh mai của cô ném về phía trước. Thân thể gầy gò của hắn xoắn lại quay nhanh như một bánh xe nước trên không, tốc độ xoay xé rách không khí, cuối cùng phát ra tiếng nổ khi va trúng một tên lính gác.

Sự va chạm giữa hai người kịch liệt đến nỗi khiến người ta khó mà tin được. Không chỉ đầu mà ngay cả bộ ngực của tên lính gác dều biến thành màn sương máu văng ra khắp nơi.

Mùi máu tươi tanh tưởi lan nhanh trong không khí.

Tên lính gác còn lại đứng ngây ngốc khi chứng kiến thảm trạng đẫm máu của đồng bọn, nỗi bàng hoàng khiến mọi giác quan của hắn đều bị đình chỉ.

Nhưng đối với một vài người, đó lại là cảnh tượng vô cùng thú vị.

"Strike ~ "

"Tuyệt vời, Shalltear-sama."

Hai Vampire hào hứng vỗ tay khi Shalltear giơ cao nắm đấm ăn mừng. Tuy tên Vampire cấp thấp cũng bị dập nát, nhưng không ai trong ba người cảm thấy buồn phiền vì điều đó. Nó không phải thành viên của Nazarick mà chỉ là một món đồ chơi được chế tạo cho niềm vui nhất thời. Vậy nên dù bị hủy diệt theo cách nào, họ cũng chẳng bận tâm.

Chẳng bao giờ Shalltear giữ lời hứa với con người.

"Hmmm, hình như vẫn còn người?"

Thấy Shalltear nhìn quanh, hai Vampire nhanh chóng đưa đến cho cô một tảng đá khá lớn.

"Oomph."

Shalltear nắm viên đá lớn trong tay và ném đi với một tốc độ khủng khiếp khi nghe thấy tiếng chuông ngân. Trong giây phát sau đó, tiếng chuông im bặt và Shalltear vui vẻ nói về thành quả của mình.

"Tuyệt...lần này....chúng ta có thể gọi đó là.... Double strikes."

Tràng pháo tay lại vang lên.

Lính gác ẩn trong hang động đã nhanh chóng rung chuông và hô to báo hiệu địch tập kích, thanh âm báo động lớn đến nỗi truyền tới bên tai nhóm của Shalltear.

Shalltear nở nụ cười dịu dàng khi nghe thấy tiếng ầm ĩ từ trong hang động, cô nhanh chóng ra lệnh:

"Ngươi, giám thị trên cây đề phòng những kẻ đào tẩu. Còn ngươi, làm tiên phong mở đường. Có điều nếu thấy tên nào mạnh mạnh thì nhớ đừng động thủ, vì đó sẽ là đồ chơi của ta."

"Vâng, Shalltear-sama."

"Đi nào."

Vampire Bride nhanh chóng đi trước dò đường, theo sau là Shalltear, khi tới gần cửa động, cô -

- biến mất.

Mặt đắt bị lún xuống, không, đó không phải là lún xuống mà là rơi xuống hố bẫy.

Tốc độ của Shalltear cho phép cô thoải mái tránh khỏi cái bẫy này trước khi nó sập xuống, nhưng với một Vampire bình thường, sự nhanh nhẹn của họ không đủ để phản ứng với những tình huống quá bất ngờ.

Đối với những Vampire không được trang bị kỹ năng đặc thù để tránh bẫy, chuyện này xảy ra cũng là dễ hiểu. Shalltear biết điều đó, vậy nên cô có thể hiểu và tha thứ cho những sai lầm mà Vampire Bride mắc phải. Chuyện này cũng không đáng để trách tội, nhưng cô không thể kìm chế được thanh âm thất vọng của mình.

Một tiếng cười lanh lảnh thoát ra khỏi môi cô, đó không phải là nụ cười khó xử hay dịu dàng.

Đáng lẽ ra cô nên nghĩ tới việc chúng sẽ đặt bẫy trước lối vào. Nhưng cô đã quá chủ quan và ngu ngốc khi không nghĩ tới điều này trước đó, và kết quả là cả cô lẫn thuộc hạ đều chật vật. Một chuyện khiến người phải phẫn nộ. Những ý nghĩ khó chịu này quay cuồng trong đầu Shalltear và đúc lại thành một nụ cười.

Hơn tất cả, là tôi tớ của cô - Shalltear Bloodfallen, thủ vệ phụ trách nhiều tầng nhất trong Lăng mộ vĩ đại của Nazarick - lại mắc phải một cái bẫy thảm hại như vậy thật khiến cô không thể nào chấp nhận nổi.

Một giọng nói chết chóc phát ra từ đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Shalltear.

"Ta đang rất muốn cắt ngươi thành tám khúc đó nhé, còn không mau lên đây."

Vampire nhanh chóng nhảy lên đến bên cạnh Shalltear. Lễ phục trên người cô dính đầy vết bẩn, nhưng da thịt không có chút tổn thương.

"Đừng làm ta quá thất vọng."

"Xin người tha..."

"Im miệng và biến vào trong nhanh lên cho ta. Hay ngươi muốn bị ta ném vào giống như thứ rác rưởi kia?"

Shalltear giơ cao đôi tay như thể muốn chộp lấy làm Vampire Bride thét lên một tiếng kêu thảm thiết biểu lộ mình đã hiểu. Tiếp đó, cô nhanh chóng xông vào hang động bằng tốc độ nhanh nhất của mình, để lại một Shalltear thảnh thơi đang chậm rãi bước từng bước chân.

Phần 2

Tiếng động ồn ào huyên náo từ bên ngoài truyền trong căn phòng nhỏ, khiến đôi tay đang chăm sóc cho thanh kiếm dừng lại, cũng buộc kẻ trong phòng phải lắng nghe.

Tiếng reo báo động, tiếng bước chân chạy trốn vội vàng, đâu đó còn lẫn vào một vài tiếng gào thét thảm thiết vọng lại từ xa xa.

Có vẻ như họ đã bị tấn công.

Nhưng điều kì lạ là đến giờ họ vẫn chưa nắm được số lượng cùng sức mạnh của kẻ xâm nhập, dù cho họ đã được huấn luyện để có thể báo cáo thông tin ngay cả trong trường hợp bất ngờ như thế này.

Trường hợp không nghe thấy cũng không hợp lý. Dù đây là gian phòng riêng, nhưng thực chất nó chỉ là một cái hốc đá tự nhiên, với một tấm rèm vải thay cho cánh cửa mà thôi. Tuy rèm cửa rất dày, nhưng nó không thể hoàn toàn cách âm với bên ngoài được.

Đoàn lính đánh thuê của họ "Death Spreading Brigade" có 70 thành viên. Những người này tuy không mạnh bằng anh, nhưng một vài người trong số họ đều là những cựu chiến binh đã sống sót qua nhiều trận chiến.

Nếu chỉ là sự tấn công bất ngờ của một nhóm nhỏ sẽ không thể tạo thành sự hỗn loạn như vậy. Điều đó cho thấy kẻ địch phải có số lượng tương đương hoặc đông hơn cả đoàn lính đánh thuê. Nhưng tiếng ồn vọng lại không phải âm thanh của một trân chiến lớn. Và trực giác của anh cũng mách bảo rằng đối phương không nhiều đến thế.

"Như vậy... là Mạo hiểm giả sao?"

Những kẻ có chiến lực mạnh mẽ luôn chiếm ưu thế dù số lượng ít ỏi, chỉ điều này mới giải thích được cái cảm giác nhộn nhạo trong anh.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, rồi dắt vũ khí lên eo. Anh khoác đại bộ Giáp xích ( Chainmail ) lên người rồi nắm lấy một chiếc túi da đựng đầy những chai Potion và buộc chặt nó vào thắt lưng mình bằng những nút thắt. Tiếp đó, anh đeo sợi dây chuyền và mang nhẫn lên tay, cả hai thứ đều đã được gia cố với ma pháp phòng ngự.

Lúc này sự chuẩn bị mới hoàn tất.

Anh hất mạnh tấm rèm như thể muốn giật đứt nó khỏi những chiếc móc, rồi bước về con đường dẫn ra phía ngoài hang động.

Cả hang động được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn [Continual Light] xếp đều nhau ở hai bên vách. Cảnh tượng này khiến người ta khó mà tin được việc mình đang ở trong một cái hang.

Tia sáng chiếu rọi toàn thân của anh.

Thân thể giấu bên dưới lớp quần áo nhìn qua khá gầy gò, nhưng không yếu. Cơ thể anh không có chút mỡ thừa, những đường cơ thành nét tự nhiên với sự rắn chắc của thép. Dáng vẻ bình tĩnh chỉ có ở những kẻ nhiều năm sống bằng chém giết, chứ không phải nhờ huấn luyện bình thường.

Mái tóc được cắt khá cẩu thả, độ dài không đều và chĩa lung tung theo mọi hướng khiến cả cái đầu anh không khác gì một cái tổ quạ. Đôi mắt sắc sảo màu nâu nhìn thẳng về phía trước, với một nụ cười chế giễu treo trên môi. Trên cằm anh lún phún những sợi râu đã lâu không cạo, thậm chí còn lấp ló một vài điểm nấm da.

Tuy nhìn tổng thể dáng vẻ của anh khá lôi thôi, nhưng sự nhanh nhẹn thảnh thơi trong từng bước chân lại giống như một con dã thú.

Bước tới cổng chính, nơi cuộc chiến đang diễn ra, anh nhận thấy một người đàn ông đang chạy tới. Gương mặt quen thuộc này là một trong số những thành viên của đoàn. Sự nhẹ nhõm xuất hiện trên biểu cảm của anh ta khi gặp anh như thể yên tâm về một chiến thắng trong tay.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Địch tập kích, Brain-san!"

Brain nở nụ cười khổ rồi trả lời:

"Tao biết có địch tập, nhưng đối phương có bao nhiêu? Chúng là ai?"

"Có...hai người, hai người phụ nữ."

"Con gái? Hơn nữa chỉ có 2 người? Mày không định nói họ là "Blue Rose" đấy chứ?"

Anh vặn nhẹ đầu khi suy nghĩ, đôi chân tiếp tục hướng tới ngọn nguồn của sự xáo trộn.

Trong số các nhóm Mạo Hiểm giả, có một đội vô cùng nổi danh ở Vương Quốc mang tên "Blue Rose", một sự tập hợp của năm người phụ nữ. Một trong số đó có khả năng đánh ngang bằng anh, còn một kẻ khác thì nổi danh với tin đồn là sát thủ mạnh nhất.

Phụ nữ là kẻ mạnh cũng không đáng ngạc nhiên. Dù sức mạnh bẩm sinh của phụ nữ không bằng đàn ông, nhưng họ có thể lợi dụng ma pháp để bù lại sự chênh lệch đó.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh cơ bắp và sức mạnh ma pháp một cách hoàn hảo sẽ tạo ra một kẻ bất khả chiến bại.

Brain có thể cảm thấy sự phấn kích trong trái tim đang tăng lên theo từng nhịp đập khi liên tưởng tới việc được chiến đấu với một kẻ mạnh mẽ, ham muốn sục sôi trong anh như cơn đói đang gào thét muốn được thỏa mãn.

"Ah, mày không cần đi theo đâu, lo bảo vệ tốt bên trong đi."

Brain nói với gã lính đánh thuê, rồi bước nhanh về phía những kẻ địch mạnh mẽ.

Tên đầy đủ của anh là Brain Unglaus.

Tuy chỉ là một nông dân, nhưng anh lại được trời ban cho một tài năng kiếm thuật. Cùng với tài năng thiên bẩm của mình, anh chưa từng thất bại trong bất kì một trận chiến nào. Ngay cả trên chiến trường, anh cũng có thể chém giết mà chưa hề dính lấy một vết xước. Phải nói rằng, anh là một thiên tài chiến đấu.

Với thanh kiếm bất bại của mình, anh sẽ luôn luôn đi trên con đường của chiến thắng.

Mọi người xung quanh anh tin điều đó, ngay cả anh cũng chưa từng hoài nghi. Cho đến một ngày, cuộc đời của anh đã phải rẽ ngang sau giải đấu hoàng gia của Vương Quốc.

Ngay từ đầu, anh không có hứng thú với danh hiệu nhà vô địch. Anh chỉ nghĩ rằng đây là cách đơn giản nhất để thể hiện tài năng của mình với Vương Quốc và khiến cho tất cả phải quỳ xuống trước sức mạnh áp đảo của mình.

Nhưng kết quả cuối cùng lại là một tình huống khó mà tin được.

Chiến bại.

Lần chiến bại đầu tiên kể từ khi anh nắm lấy thanh kiếm, không kể từ khi anh sinh ra đến nay.

Kẻ đã đánh bại anh có tên Gazef Strolonof, ông là đội trưởng đội hiệp sĩ của Re Estize, và còn được biết đến trong các quốc gia lân cận với danh hiệu người đàn ông mạnh nhất.

Cả hai người đàn ông đều đã không ngừng chiến thắng đối thủ khác chỉ với một đòn. Nhưng tới lượt họ, cuộc kịch chiến lại kéo dài đến nỗi như thể cả họ đã đấu bằng cả một đời.

Cuối cùng, Gazef kết thúc cuộc chiến bằng một vũ kỹ [Fourfold Slash of Light], Cái kết này đã trả lời câu hỏi làm thế nào một gã xuất thân từ tầng lớp thấp hèn lại có thể leo lên vị trí đôi trưởng đội hiệp sĩ và khiến những nhà quý tộc không ưa Gazef cũng phải sửa đổi lại thái độ khinh thường của mình.

Vinh quang mỉm cười với kẻ chiến thắng, còn Brain chiến bại, mọi thứ anh tự tin đều bị đập nát.

Tuy sức mạnh của anh cũng được công nhận, nhưng Brain đã nhận ra cái gọi là bất bại mà anh vẫn luôn kiêu ngạo chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ không có đầu óc mà thôi.

Trong suốt một tháng sau đó, anh tự nhốt mình vào thế giới riêng. Một người bình thường có lẽ đã chết trong nỗi buồn và tự dìm mình trong men rượu, nhưng Brain nhanh chóng ném cơn tuyệt vọng sang một bên và tự vực dậy bản thân mình.

Anh cự tuyệt những lời mời của các nhà quý tộc và đắm mình trong việc phấn đấu để tìm kiếm sức mạnh.

Không ngừng luyện tập, không ngừng rèn luyện.

Không ngừng học tập ma pháp và tăng thêm tri thức.

Một thiên tài cố gắng vươn lên không ngừng.

Lần chiến bại này đã nâng anh lên một tầm cao mới.

Anh từ chối lời mời của các nhà quý tộc là vì không muốn bản lĩnh của mình bị mài mòn. Chỉ trong hoàn cảnh ác liệt luôn đối đầu với kẻ thù không có cả một phút nghỉ ngơi, anh mới có thể trưởng thành. Vậy nên Brain cần một công việc có đủ thu nhập nhưng cũng phải luôn được chiến đấu.

Nhưng cái nghề như vậy không có nhiều.

Anh không thể làm Mạo hiểm giả, bởi họ không có hoặc ít khi giao chiến với nhau. Việc chém giết quái vật cũng không tồi, nhưng với mục tiêu chiến thắng Gazef của Brain, anh cần đối thủ là con người.

Vì lựa chọn bị hạn chế, Brain đã gia nhập vào "Death Spreading Brigade", với anh chỉ cần là lính đánh thuê thì loại nào cũng không quan trọng.

Anh chỉ quan tâm đến mục tiêu duy nhất.

Rửa sạch nỗi nhục trong quá khứ, biến thất bại thành chiến thắng.

Để đạt đươc mục đích, Brain sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, ngay cả thanh kiếm đã đồng hành với anh sau suốt từng ấy năm.

Anh cần một vũ khí mới đủ khả năng thực hiện tham vọng này. Thanh kiếm ma pháp dù đắt giá, nhưng không đủ, anh theo đuổi một thứ còn cao hơn thế - một thứ không chỉ là vũ khí ma pháp đơn thuần.

Hướng về phía Nam Vương Quốc có một tòa thành ẩn sâu giữa những sa mạc. Tại nơi đây bày bán những thứ vũ khí có khả năng chém sắt như chém bùn mà không cần đến niêm ấn ma pháp. Sự sắc bén của nó vượt xa những vũ khí ma pháp thông thường, kèm với đó là cái giá khiến người ta chết lặng. Brain cần chính là loại vũ khí như vậy.

Bằng nhiều con đường, cuối cùng anh đã được sở hữu một trong số chúng, một thanh [Katana].

Tới lúc này, sức mạnh của Brain đã đạt đến giới hạn tiềm năng của con người. Sự tự tin có thể dễ dàng đánh bại Gazef quay trở lại trong anh, song anh không hề buông lỏng mà vẫn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày.

Bởi mỗi khi anh nhắm mắt, màn chiến đấu kia lại hiện rõ trong trí óc anh.

Cách chiến đấu tuyệt vời của Gazef khi ông dễ dàng né tránh những đòn chém liên tiếp và đồng thời phản công bằng bốn đòn trảm kích.

Brain đã quên dáng vẻ thất bại của mình, thứ duy nhất anh nhớ rõ là hình ảnh của kẻ chiến thắng.

Khi đến gần cửa động, Brain ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Những tiếng la thét đều tắt hẳn, có nghĩa là họ đã chết, dù chỉ mới hai đến ba phút đồng hồ trôi qua.

Mười gã đàn ông được giao nhiệm vụ phòng thủ ở cửa vào để câu giờ không hề yếu, vậy mà đối phương có thể tiêu diệt họ trong quãng thời gian ngắn ngủi.

"Nếu kẻ địch chỉ có hai người thì xem ra bản lĩnh của các nàng ngang với ta."

Brain nhếch mép cười lạnh.

Anh chậm rãi bước đi, và lấy ra từ túi da ngang hông một lọ thuốc rồi uống sạch. Chất lỏng đắng chát trôi xuống cổ họng và đến dạ dày. Sau đó anh nốc thêm một chai khác.

Một luồng khí nóng bắt đầu từ dạ dày bùng nổ, lan ra từng inch trên cơ thể anh. Tác dụng của nó mạnh mẽ đến mức tai anh có thể lắng nghe được âm thanh kích thích của cơ bắp.

Sự thay đổi cơ thể nhanh chóng này là nhờ có tác dụng tăng cường của các lọ thuốc.

Lọ đầu tiên anh uống là [Lesser Strength] và lọ thứ hai là [Lesser Dexterity].

Thực tế chỉ cần đổ chúng lên cơ thể là có tác dụng. Nhưng Brain cho rằng uống vào sẽ hiệu quả tốt hơn. Có lẽ chỉ mình anh mới có ý nghĩ ấy, nhưng nó lại mang đến cho anh một sức mạnh không gì tưởng tưởng được.

Anh rút thanh Katana ra khỏi vỏ rồi tra dầu lên lưỡi kiếm. Chất dầu phát ra một vài tia sáng mờ nhạt rồi biến mất như được thanh Katana hấp thụ. Loại dầu này có tên là [Magic Weapon] (Vũ khí hóa ma pháp) có khả năng tăng cường độ sắc bén cho thanh kiếm bằng sức mạnh ma pháp.

"Kích hoạt 1, kích hoạt 2."

Tựa như phản ứng loại câu nói, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trên người anh rung động, biến thành một loại ma pháp bao phủ toàn thân Brain.

[Necklace of Eye] là một loại vòng cổ giúp bảo vệ đôi mắt, không chỉ có vậy, nó còn có thể kháng trạng thái mù và giúp tăng khả năng nhìn ban đêm, lọc ánh sáng. Với một chiến Binh, nếu đánh không trúng thì sở hữu sức mạnh cũng chả có ý nghĩa gì. Anh buộc phải cẩn thận bởi chiến lược gây cản trở tầm nhìn đối phương và dùng vũ khí tầm xa bắn lén rất phổ biến trong giới Mạo hiểm giả. Chưa kể Brain cũng từng ăn đủ thiệt thòi trong tay Mạo hiểm giả khác cho đến khi anh có được sợi dây chuyền này.

[Ring of Magicbound] thì có khả năng cho phép người đeo niêm ấn một ma pháp cấp thấp và chiếc nhẫn đóng vai trò như một vật xúc tác. Vậy nên anh sử dụng nó để thực hiện ma pháp [Lesser Protection Engry] (Năng lượng phòng ngự cấp thấp) để ngăn chặn những thương tổn thông thường.

Dù chỉ có hai kẻ địch nhưng những chuẩn bị như thế này vẫn là cần thiết. Nếu không có khả năng anh sẽ phải hối tiếc vì đã không kích hoạt chúng sớm hơn.

Brain không cho phép sự tự đại của mình gây ra bất kì thất bại nào nữa.

Anh hít một hơi dài rồi thở ra luồng khí nóng đang tràn tỏa trong cơ thể.

Tới thời điểm này, Brain tin rằng thân thể được tăng cường này đã chạm đến sức mạnh đỉnh cao của con người. Với kiêu ngạo xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình, Brain nở một nụ cười mỉa mai.

Ta đã phải chuẩn bị rất nhiều, nên hy vọng các ngươi sẽ đáng giá với điều đó.

Mùi máu tươi mãnh liệt tràn theo mỗi bước chân anh.

Hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt...

"Các ngươi có vẻ rất vui nhỉ?"

"Không hẳn vậy, lũ này quá yếu đến nỗi không thể lấp đầy Blood Pool (Huyết Trì) của ta. Việc đó chẳng vui chút nào."

Đối phương đáp trả với phản ứng như thể đã biết trước Brain sẽ tới. Dù sao bản thân Brain cũng không thực hiện việc che giấu tung tích, nên chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên.

Song anh phải cau mày khi nhìn kẻ xâm nhập:

(Báo cáo là hai phụ nữ, nhưng một trong số họ lại là một đứa bé mặc lễ phục...?)

Sự thắc mắc này nhanh chóng bị anh ném qua đầu khi Brain nhìn thấy quả cầu được làm từ máu tươi trên đỉnh đầu cô bé xinh đẹp:

"Lần đầu tiên ta thấy loại ma pháp này... các ngươi là Magic Caster sao?"

Magic Caster không cần trang bị áo giáp, chỉ có lời giải thích đó mới lý giải được việc cả hai đều mặc thứ lễ phục không thích hợp trong chiến đấu này.

"Chúng ta là Magic Caster hệ tín ngưỡng, tín đồ của Chân Huyết - Thần tổ Cainabel."

"Thần tổ Cainabel? Ta chưa từng nghe cái tên vị thần đó ở bất cứ đâu... Ông ta là Tà Thần sao?"

"Đúng rồi, ngài thuộc loại đó. Có điều ngài luôn bại trận trước các đấng tối cao. Hình như ngài được còn được gọi với cái tên"Weak Event Boss" thì phải."

Brain rời mắt khỏi cô bé đang mải luyên thuyên về những đấng tối cao và tập trung vào người phụ nữ tùy tùng. Đó cũng là một cô gái rất xinh đẹp, với bộ ngực cao chót vót khêu gợi những khoái cảm nhục dục.

Từ bộ lễ phúc màu trắng lấm tấm vết máu, anh có thể khẳng định rằng chính cô ta là kẻ đã giết đội vệ sĩ bên ngoài.

Brain nhún vai rồi siết chặt lấy chuôi kiếm Katana:

"Được rồi, mấy chuyện đó không quan trọng, ta đã sẵn sàng để chiến đấu bất kì lúc nào. Nhưng nếu các ngươi muốn tiếp tục lảm nhảm thì ta có thể đợi, thế nào?"

Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi nghe những lời đó và mỉm cười sau bàn tay che miệng:

"Thật dũng cảm nha, ngươi thực sự muốn chiến đấu một mình sao? Ta cho phép ngươi gọi thêm đồng bạn tới giúp đỡ mà."

"Chỉ cần mình ta là đủ, lũ tiểu lâu la đó chỉ làm vướng chân vướng tay thôi."

"Kẻ gọi là "không biết trời cao đất dày" hẳn là ngươi nhỉ? Ý nghĩ có thể chạm đến các vì sao chỉ vì nhìn thấy nó mới ngây thơ làm sao. Sự mơ mộng đó chỉ hợp với dạng con nít như Aura, còn với ngươi thì ta cảm thấy thật kinh tởm."

"Có gì sai nếu một người lớn còn mơ mộng? Bé con, ngươi làm sao hiểu được sự lãng mạn của một người đàn ông chứ?"

Brain giơ thanh Katana lên, hướng mũi đao về phía trước tạo thành một tư thế chuẩn bị. Thấy vậy, biểu tình của cô bé có vẻ chán nản, đôi mắt cô liếc về phía trần nhà và nói:

"Lên đi."

Cô bé ra hiệu cho người phụ nữ tùy tùng, cô ta đáp lại bằng một bàn tay để ngang ngực như một cái thủ lễ.

Cơ thể cô ta bắn ra với tốc độ nhanh như gió, nhưng với Brain, anh có thể dễ dàng chặt đứt loại tốc độ này.

"Haah!"

Với một tiếng gầm, Brain lao người lên với tất cả sức mạnh trong cơ thể như một cơn bão. Anh liên tục tung ra những cú chém có thể cắt ngang một chiến sĩ mang thiết giáp.

"Kuh!"

"Hừ, vết đao không đủ sâu à."

Sự phản kích này buộc cô gái nắm chặt bả vai và nhảy lui lại phía sau. Thanh Katana đã lướt qua xương quai xanh của cô và để lại trên ngực cô hai vết thương gạch chéo.

Brain nheo mắt khi nhìn lại đối thủ.

Anh cảm thấy khó hiểu không chỉ bởi việc không thể giải quyết đối phương trong một chiêu, mà còn bởi vết thương trên ngực cô ta không hề chảy máu. Đáng lẽ với một vết thương như vậy, cô ta phải mất một lượng lớn máu tươi mới đúng.

"Chẳng lẽ là ma pháp?"

Trong lúc suy nghĩ, đôi mắt Brain nhíu chặt lần nữa khi thấy vết thương được che chắn bởi cánh tay cô đang lành lại.

Vết thương vốn nứt toát ra lại chậm rãi khép miệng. Mặc dù anh đã nghe đồn về nhiều loại ma pháp trị liệu tốc độ cao, nhưng biểu hiện của nó không giống như vậy. Đáp án đúng chỉ có thể là...

Một dạng ma vật có hình dáng giống con người với khả năng tái sinh vô hạn, răng nanh sắc nhọn lộ ra bên ngoài cùng đôi mắt đỏ tràn ngập sự hận thù..

Dù là kẻ ngốc cũng có thể nói ra tên của loại ma vật này.

"Là Vampire sao? Năng lực đặc thù là khả năng tái sinh vô hạn, đôi mắt mê hoặc, hấp thu sinh mệnh lực, hút máu để sáng tạo chủng tộc cấp thấp, có khả năng kháng vũ khí và thuộc tính băng? Hình như là vậy... mà sao cũng được."

Đến lúc này thì mọi chuyện đều không đáng quan tâm nữa, Brain chỉ cần cắt đầu chúng là được, với ý nghĩ đó, anh nắm chặt thanh Katana của mình.

Đôi mắt của người phụ nữ mở to, hai tròng mắt màu đỏ lan ra thật dị thường.

Ngay tức khắc, tâm trí của Brain như bị bịt kín bởi một tầng mây mù. Anh nhìn thấy kẻ địch xuất hiện nhiều hơn, nhưng cái cảm giác thân thiết nảy sinh khiến anh không muốn xuống tay với họ. Brain lắc mạnh đầu để xua tan ý nghĩ này.

"...Đôi mắt mê hoặc? Tinh thần ta không yếu đến mức chịu ảnh hưởng bởi mấy trò trẻ con đó đâu."

Từ khi rút Katana ra khỏi vỏ, nội tâm của Brain đã trở thành một với thanh kiếm. Anh dễ dàng phá bỏ những mê hoặc đơn giản này.

Vampire nhìn anh với lòng căm thù và nhe nanh để cảnh cáo. Nhưng đó là do sợ hãi, bởi nếu tự tin vào sức mạnh của bản thân, thì đâu cần phải đe dọa, chỉ cần lao đến tấn công là được. Nói cách khác, cô ta đã nhân thức anh như một đối thủ đáng gờm và trở nên thận trọng hơn.

"Coi như ngươi còn có chút thông minh. Nhưng đó chỉ là thiên tính của dã thú mà thôi..."

Brain chậm rãi chuyển bước, không ngừng ép sát về phía Vampire. Cảm thấy sự chuyển động, Vampire hơi lùi bước về phía sau.

(Chán quá).

Brain hừ một tiếng chế giễu, điều đó khiến Vampire dừng lại và tiến lên.

Khoảng cách giữa hai bên là ba mét. Với Vampire, cô có thể thoải mái lùi tiến với khoảng cách này, nhưng bởi sự kiêng kị với Brain nên cô không chủ động nhào tới, thay vào đó, cô khẽ cười và vươn tay.

[Shock Wave] (Sóng xung kích).

Làn sóng xung kích xé toạc mặt đất khi nó ép về phía Brain. Nếu anh mặc một bộ giáp toàn thân (Full Plate Mail) thì có thể dễ dàng đón làn sóng này, nhưng Brain chỉ mang một bộ giáp xích. Sức phá hoại mạnh mẽ của sóng xung kích có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới anh. Không chỉ có vậy, bởi sự khác biệt giữa thể lực của hai người, nếu Brain không thể tránh thoát, trận chiến thể nghiêng về một phía.

Có điều - người chấn động lại là Vampire khi cô mở to mắt lộ ngạc nhiên.

"Đợi lúc trúng mục tiêu hẵng cười nhé, chuyển động của ngươi quá dễ đọc."

- Gã đó, hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi đòn tấn công.

Brain nở nụ cười giễu cợt khi thoải mái né tránh những đợt sóng xung kích không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều đó khiến Vampire hoảng hốt lùi lại hẳn về phía sau. Biểu lộ kinh ngạc trên gương mặt cho thấy cô ta đã cảm thấy sai lầm nghiêm trọng của mình khi xem thường những nhân loại như anh.

Mặt khác, Brain cảm thấy cần phải suy tính lại kế hoạch chiến đấu của mình, ý nghĩ rằng cô ta sẽ dùng ma pháp để quấy nhiễu khiến anh e sợ, dù anh không thể hiện nó ra mặt mình.

Bởi mục tiêu cao nhất của anh là giao chiến với Gazef bằng gươm giáo, vậy nên anh không nghiên cứu sâu về ma pháp như kiếm thuật. Vì lẽ đó, anh không thể đoán được chiêu số tiếp đến của địch thủ. Điều đó sẽ khiến Brain lâm vào thế bị động nguy hiểm.

Kết quả là, hai bên trừng mắt lẫn nhau, chờ đợi xem ai sẽ tấn công trước.

Cô bé với biểu tình chán nản khi thấy hai người giằng co bắt đầu chuyển hẳn sang nét mặt mất kiên nhẫn.

"Ài...đổi người."

Cô bé gẩy ngón tay, giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng nhưng lại thân thể của Vampire run lên kịch liệt.

Dù cho đối thủ đã mất tập trung, Brain cũng không nhúc nhích.

Đây đáng lẽ là một cơ hội tuyệt hảo để tấn công, nhưng vì lẽ gì đó mà Brain đã không hành động. Đôi mắt của anh chuyển rời từ Vampire - người đã lui lại - sang cô bé.

Dáng người của cô rất tinh tế, nhưng sự kết hợp giữa bộ ngực cao vút cùng thân thể mảnh mai lại khiến người ta cảm thấy có chút dị thường. Cánh tay của cô bé nhỏ đến nỗi Brain cảm tưởng có thể bẻ gãy nó như bẻ gãy một nhánh củi khô.

Trong giới Magic Caster hệ tín ngưỡng cũng có rất nhiều lớp và khác biệt rất lớn theo từng loại hình, cô bé không giống với Clerics am hiểu cận chiến, mà giống Priestesses và Bishop chuyên về ma pháp hơn.

Có điều nếu đối phương đã tự mình yêu cầu đổi người, có nghĩa là cô bé này tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình mà không cần đến người bảo vệ. Nghĩ đến đây, Brain mỉm cười.

(Không giống với việc bị điều khiển. Nói như vậy, con nhóc này cũng là đồng loại với Vampire).

Từ thái độ của của cô bé, Brain có thể nhận thấy cô ở một đẳng cấp cao hơn so với tên Vampire kia. Vẻ ngoài và sức mạnh của quái vật thường không đồng nhất, nếu con bé có năng lực mạnh hơn Vampire bình thường cũng là điều dễ hiểu. Như vậy mới hợp lý cho việc dù cô bé đã nhìn thấy khả năng đáng sợ từ Brain, nhưng vẫn lựa chọn ứng chiến.

Và phản ứng của Vampire còn lại... nó đang sợ?

(Chỉ có chủ nhân của Vampire mới gây ra sự sợ hãi trực tiếp như vậy... nói cách khác, con bé là một kẻ địch không thể xem nhẹ).

Một mặt đánh giá cô bé, mặt khác, Brain không ngừng suy xét danh tính của cô.

(Chủ nhân của Vampire... lẽ nào con bé đó là Vampire Vương Hầu trong truyền thuyết? Nếu không nhầm thì một trong số chúng đã phá hủy cả một quốc gia và mang danh hiệu là [Landfall] (Diệt quốc). Nhưng đáng lẽ chúng phải bị mười ba vị anh hùng tiêu diệt hết rồi chứ?).

Nếu các vị anh hùng có thể làm được điều đó, thì có nghĩa là chúng vẫn có khả năng bị đánh bại.

Brain nắm chặt thanh Katana rồi chậm rãi bày ra tư thế công kích.

"Ta gọi là Brain Unglaus."

Cô bé nhíu mày khó hiểu khi nghe Brain xưng tên.

Cảm thấy sự lúng túng của mình, Brain hỏi lại:

"...Tên của ngươi?"

"Ah, ý ngươi là muốn hỏi tên của ta? Nếu Cocytus ở đây có lẽ hắn sẽ hiểu ngay, mà ta không coi ngươi là một đối thủ nên mới chậm hiểu như vậy. Đừng trách ta nhé. Đáng ra ngươi nên hỏi thẳng ta thì hơn."

Cô bé nắm lấy viền váy lễ phục rồi thi lễ như đang chào hỏi người bạn nhảy trên vũ hội:

"Shalltear Bloodfallen. Cho phép ta tận hưởng cuộc chiến này."

Cô cúi đầu trước kẻ đang chỉ thẳng vũ khí vào mình mà không bận tâm tới việc sẽ bị đánh lén. Cô ta tin rằng anh sẽ không chủ động tấn công? Hay là, tự tin mình có thể thoải mái ứng phó trước mọi tình huống công kích? Từ biểu tình trên gương mặt, anh có thể đoán cô ta là người sau - những kẻ như vậy không phải là một mối đe dọa.

- Ta sẽ đập nát sự ung dung của ngươi.

Brain lườm cô bằng một ánh nhìn sắc bén đến nỗi ngay cả những chiến binh gan lì nhất cũng phải sợ hãi. Thành thật mà nói, anh khó chịu trước sự cao ngạo này, nhưng một phần nào đó trong anh lại thấy an tâm khi cô ta thể hiện nó.

Sự ngạo mạn của kẻ mạnh.

Những con quái vật với sức mạnh thể chất và năng lực vượt xa con người thường mắc phải bệnh coi thường đối thủ này mà không biết chính con người sẽ lợi dụng điều đó đễ tiễn chúng vào tử lộ. Trong quá khứ, Brain đã giành chiến thắng trước rất nhiều con quái vật tự đại như thế.

Sau khi đánh bại chúng, anh thường cười nhạo và dạy cho chúng một bài học rằng trên thế giới này vẫn có những người mà chúng không nên đánh giá thấp.

"Ngươi không định dùng vũ kỹ sao?"

- Vũ kỹ.

Trong quá trình rèn luyện của một Chiến Binh, họ sẽ đẩy mình đến cực hạn và tạo ra những kỹ năng đặc thù. Loại năng lực này được coi là một dạng ma pháp vũ khí trung cấp và chỉ sản sinh khi chiến Binh phát ra "khí" của mình. Nhưng cho đến nay, không ai có thể giải thích được rõ ràng về hiện tượng đó.

Vũ kỹ cũng có rất nhiều loại.

[Fortress] có thể chống lại số lượng địch nhân áp đảo khi tấn công trực diện.

[Severning Blade] có thể dùng cho tình huống một chọi một, kết thúc đối thủ chỉ với một chiêu, bằng cách tụ khí tại thân kiếm và phát ra trảm kích.

Khi đối chiến với những đối phương cứng rắn như bọc thép thì dùng [Heavy Blow] vô cùng hữu hiệu.

Hoặc đơn giản hơn là dùng [Ability Bost] để xóa bỏ sực chênh lệch thể lực và có thể dùng chính cơ thể mình thành một loại vũ khí giành thắng nặng.

Với tư cách là một chiến binh, việc học tập và tạo ra những vũ kỹ phong phí là điều cần thiết để sử dụng cho mọi tình huống tương lai. Đặc biệt là những Mạo hiểm giả thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy lại càng phải như vậy.

Còn với Brain -

"Hừ, nếu dùng vũ kỹ thì khác gì ta đang bắt nạt một con nhóc như ngươi."

Đó là một lời nói dối. Anh không ngu ngốc đến nỗi vén con át chủ bài của mình lên khi trận chiến vẫn chưa ngã ngũ.

Brain chậm rãi khống chế hơi thở mình bằng cách hạ thấp cơ thể, rồi đeo lại Katana vào vỏ.

Bàn chân anh dẫm chắc xuống mặt đất.

Tư thế công kích rút đao.

Hơi thở hòa cùng nhất thể.

Anh tập trung toàn bộ ý thức của mình vào một điểm duy nhất, khi nó đạt tới cực hạn trong một cái nháy mắt, ý thức của anh bắt đầu bành trướng tạo ra một làn sóng khổng lồ. Trong làn sóng này, anh có thể cảm nhận được mọi âm thanh, không gian, và sự hiện diện. Đây là một trong những vũ kỹ độc đáo mà anh sáng tạo - "Field" (Lĩnh vực).

Tuy phạm vi của nó bị giới hạn trong bán kính ba mét, nhưng thứ vũ kỹ này lại có thể nắm được mọi xung động của mội trường xung quanh. Nói dễ hiểu hơn, nó đẩy tỉ lệ chính xác khi tấn công và tỉ lệ né tránh tới cực hạn.

Khi kết hợp với cơ thể được rèn luyện của Brain, vũ kỹ này càng trở lên vô cùng mạnh mẽ.

Thậm chí cho dù anh có gặp phải khốn cảnh mưa tên như trút, anh vẫn có đủ tự tin rằng mình có thể nhận thức và làm chệch hướng mọi mũi tên, rồi rời đi mà không có cả một vết xước. Hơn thế nữa, khả năng của anh được tăng cường đến mức có thể tách một hạt lúa mạch dù đứng ở khoảng cách xa.

Chưa kể -

Chỉ cần trúng phải một chiêu vũ kỹ thì việc tử vong là điều chắc chắn, vậy nên chỉ cần thuần thục chém vào chỗ yếu là đủ.

Do đó, thay vì mải mê theo đuổi những chiêu thức khác nhau, Brain đã tập trung vào nghiên cứu các chiêu một kích đoạt mệnh, và sáng tạo ra vũ kỹ độc đáo thứ hai [Instant Slash].

Tuy đã sở hữu những đòn chém tốc độ cao khó lòng phòng bị, nhưng không lúc nào Brain nguôi ngoai việc rèn luyện.

Từ "khó khăn" cũng không đủ để miêu tả lại quá trình tập luyện cực nhọc ấy. Anh đã phải luyện [Instant Slash] hàng trăm hàng ngàn lần, không hàng triệu lần. cho đến khi vết chai trên tay cứng lại, cho đến khi phần chuôi đao mòn đến nỗi hằn lên vết tay cầm.

Vì lẽ đó, khi anh đẩy cơ thể mình đi tới cực hạn, một kỹ năng mới đã được sản sinh.

Nhát chém nhanh đến mức dù cắt đôi đối thủ nhưng lại không có lấy một vết máu lưu lại, [God Slash] khiến anh cảm giác mình đã chạm tới ranh giới của các vị thần.

Một khi rời vỏ, đối phương thậm chí còn không nhận thấy kiếm khí vô hình của nó.

Sự phối hợp giữa hai thứ vũ kỹ [Field] - tuyệt đối chính xác, cùng [God Slas] - thần tốc một đao đã tạo thành một nhát chém mà có thể ngay cả các vị thần cũng không thể né tránh.

Mấu chốt nằm ở chỗ: nó nhắm chính xác vào điểm yếu của đối thủ.

Đặc biệt là cổ.

Anh đã gọi kỹ năng đặc biệt này bằng cái tên [Wind of Great Forest].

Cái tên bắt nguồn từ âm thanh khi máu phun ra lúc cổ bị cắt đứt.

Ngay cả khi Vampire không chảy máu, anh chỉ cần cắt đứt đầu của cô ta là có thẻ chiến thắng.

"Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Đối với uy thế thô bạo của Brain, Shalltear chỉ nhún vai tỏ vẻ chán nản.

"Ta chuẩn bị giết đó nha, nếu ngươi còn hối tiếc chuyện gì thì nên nói mau đi - "

Sau một quãng -

"- vậy thì ta sẽ nghiền nát ngươi."

Shalltear tuyên bố với một giọng vui vẻ khi tiến lên.

( Cứ tiếp tục tự mãn đi, để xem ngươi còn giữ được bình tĩnh không khi ta cắt cái đầu xinh xắn của ngươi ra khỏi cơ thể nhỏ bé đó. )

Brain im lặng không nói. Nếu anh mở miệng, mọi cố gắng tập trung nãy giờ sẽ trở thành vô ích.

Shalltear dường như không có chút phòng bị nào mà nhẹ nhàng cất bước đi tới, như thể cô không phải chiến đấu mà là đang dạo chơi picnic.

Brain nhịn xuống một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy sự sơ hở này.

Anh không thể để con bé cảnh giác.

Brain kích hoạt [Raise Stats] khi đợi đối thủ bước vào [Field] (Lĩnh vực) của mình, đó cũng là lúc anh sẽ tấn công trong khoảng khắc. Lũ quái vật luôn nghĩ một cách ngu xuẩn rằng chúng là kẻ mạnh nhất, còn nhân loại chỉ là những sinh vật yếu ớt mà thể lực cùng năng lực đặc thù đều thấp kém và không đáng được tồn tại.

(Ta sẽ dạy cho mi biết việc xem thường nhân loại là chuyện nguy hiểm đến mức nào).

Brain đã từng thề trong trái tim rằng sẽ tạo ra những vũ kỹ mạnh mẽ có thể giúp con người chống lại những kẻ thù vượt xa họ.

(- Ta sẽ chứng minh được điều đó khi giết mi ).

Các ma vật kiêu ngạo khi tuyệt vọng sẽ càng hung hăng hơn. Đến lúc đó, tùy tùng của con bé nhất định sẽ nhảy vào, và như vậy Brain sẽ phải lâm vào khổ chiến khi phải lấy một chọi hai.

Bởi vậy anh nhất định phải giải quyết nó với một đòn duy nhất.

Dù cho vẻ mặt bất động, nhưng sự chế nhạo đã ngập tràn trong lòng anh.

Brain cười nhạo hành động bất cẩn này, cười nhạo thứ ngu ngốc đang không biết mình đang bước lên đoạn đầu đài.

Còn ba bước, hai bước...

....Và một.

Tiếp đó -

( - Đầu mi sẽ thuộc về ta!).

Anh nhủ thầm trong lòng khi toàn lực ra chiêu.

"Hô!"

Anh phát ra một hơi thở ngắn nhưng sắc lạnh.

Thanh Katana rời khỏi vỏ, luồng khí lạnh cắt qua không khí và hướng về cổ Shalltear.

Tốc độ của chiêu thức này nhanh hơn cả một tia chớp. Ngay khi ánh sáng chiếu vào mắt bạn, thì cũng là lúc đầu bạn rơi xuống đất. Qúa trình rèn luyện lặp đi lặp lại hàng trăm triệu lần đã tạo ra một tốc độ không thể né tránh - một bước chân tại Vương quốc của các vị thần.

( Ta đã thắng ).

Brain chắc chắn -

- với đôi mắt mở to.

Trảm kích đã cắt qua không khí mang theo tất cả sự đáng gờm đằng sau. Nếu cô ta né tránh, Brain dù không muốn cũng phải thừa nhận đối thủ sở hữu thứ sức mạnh vượt xa cả trí tưởng tượng ngông cuồng nhất.

Nhưng....

Shalltear lại đang dùng đầu ngón tay kẹp lấy mũi kiếm -

- Dù đó là một đường kiếm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

Hơn nữa chuyển động của cô lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ như thể đang nắm lấy đôi cánh của một con bướm.

Không khí xung quanh Brain như bị đóng băng, anh khó nhọc hít vào một hơi:

"Không...không thể nào."

Giọng anh yếu ớt hơn cả một lời thì thầm.

Brain mạnh mẽ chấn chỉnh lại cơ thể đang run rẩy trước cảnh tượng không thể tin tưởng được này. Nhưng không thể nghi ngờ gì được nữa, hai ngón tay trắng trẻo như bạch ngọc - ngón cái và ngón trỏ - của Shalltear đang kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của anh.

Không chỉ vậy, cổ tay của cô uốn cong thành một góc 90 độ khi nắm chặt phần sống kiếm thay vì phần lưỡi sắc bén. Điều đó cho thấy tốc độ của cô có thể bằng với tốc độ ra đòn của Katana và chỉ sau tốc độ của [God Slash].

Cái kẹp của cô thoạt nhìn khá dễ dàng, nhưng dù cho Brain có dùng hết toàn lực, thì anh cũng không thể đâm tới hay rút về. Cảm giác đó giống như thanh kiếm của anh bị xích chặt vào một tảng đá nặng gấp trăm lần kích thước của nó.

Đột ngột, hai đầu ngón tay của Shalltear bắt chặt lại, sức mạnh của cô truyền qua thanh kiếm đến Brain khiến anh suýt mất thăng bằng.

"Hmm, Cocytus có vài thanh thế này thì phải, nhưng người sử dụng khác nhau thì khả năng cũng khác nhau thật đấy, ta chả cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ ngươi hết."

Shalltear đưa đầu mũi kiếm tới gần mặt và chăm chút quan sát nó.

Còn Brain, người rốt cuộc cũng hiểu được điều đối phương muốn thể hiện, cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng.

Đó là cảm giác tuyệt vọng khi nhận ra toàn bộ nỗ lực của bản thân đều bị chối bỏ.

Nhưng nhờ thất bại trong quá khứ mà bây giờ Brain mới có thể đứng vững. Tương tự như một chiếc xương gẫy trở nên cứng cáp hơn sau khi được chữa lành. Kinh nghiệm từ sự thất bại đã giúp anh mạnh mẽ.

Anh chỉ có thể thừa nhận điều khiến người ta không thể tin này.

Cô ta có thể dễ dàng bắt được cú chém với tốc độ ánh sáng của mình.

Shalltear cau mày khi thấy sắc mặt Brain chuyển sang màu tái xanh, cô thở dài với sự thất vọng:

"Ngươi hiểu rồi chứ? Ta không phải loại đối thủ ngươi có thể đánh bại mà không cần tới vũ kỹ. Nếu ngươi đã hiểu thì đừng giữ lại mà nên dùng toàn lực ứng phó đi."

Những lời tàn nhẫn vang bên tai khiến Brain bật thốt khỏi miệng lên một lời:

"Đồ quái vật...!"

Trước câu nói đó, Shalltear nở một nụ cười ngây thơ như một đóa hoa mới chớm nở:

"Đúng thế, ngươi cũng biết điều đó sao? Ta là một kẻ độc ác, vô tình lại tàn nhẫn, nhưng cũng là một con quái vật đáng yêu."

Cô buông tay khỏi thanh kiếm rồi nhảy về vị trí đứng ban đầu, chính xác đến từng minilimet.

"Ngươi sẵn sàng chưa?"

Shalltear cười rộ lên khi nhắc lại, điều đó khiến sự tức giận bùng lên trong lòng Brain. Rốt cuộc ngươi xem nhẹ ta đến mức nào?

Mặt khác, Brain cũng không khỏi sợ hãi, anh nhận ra đối thủ của anh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể nhạo báng anh - một con người đã đạt tới đỉnh cao nhát của sức mạnh.

( -liệu ta có nên chạy trốn không?)

Brain luôn coi sự sống là ưu tiên số một của mình. Nếu anh không thể chiến thắng, anh sẽ rút lui, sống để rửa nhục trong một ngày khác. Chỉ cần sống sót thì anh chắc chắn sẽ có thể giành được thắng lợi cuối cùng, nó luôn là động lực cho sức mạnh của anh.

Nhưng anh không thể chạy, bởi năng lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, anh không có biện pháp để thoải mái rút lui.

Brain chậm rãi ẩn giấu kế hoạch của mình dưới nét mặt cứng đờ, đôi mắt anh tập trung sự chú ý của mình vào một mục tiêu mới.

Chân của kẻ địch, kế hoạch là gây tổn thương cho tốc độ di chuyển của kẻ địch và bỏ chạy với mọi khả năng mà anh có

Anh không định tấn công vào tay cô, để tránh mắc phải sai lầm ban nãy.

Brain nhanh chóng quyết định và thu kiếm lại vỏ. Thông qua [Filed] anh có thể dễ dàng sử dụng [God Slash] mà không cần nhìn. Tuy vậy, ánh mắt của anh vẫn dừng thoáng qua trước cổ Shalltear trước khi nhắm lại, điều này tạo ảo giác cho kẻ địch và khiến chúng mất đi sự cảnh giác ở những vị trí khác.

"- Ta sẽ nghiền nát ngươi!"

Shalltear thong dong đi tới.

Lần đầu tiên, Brain đã háo hức chờ đợi cô bước vào [Field], nhưng lần này thì không, nếu có thể, anh không muốn cô ta bước đến gần.

Làm thế nào mà nội tâm anh lại yếu đuối đến thế? Brain giận dữ với chính mình khi nhận thấy điều này. Nhưng dù có tức giận bao nhiêu, anh cũng không thể dấy lên được ý chí chiến đấu. Nó giống như một ngọn lửa đã bị hao hết nhiên liệu. Anh khẽ phát ra một âm thanh để kéo sự tập trung của mình vào trong [Field].

Ba bước, hai bước, một bước -

- Tiến vào phạm vi.

Khi thấy anh liếc qua cổ, vẻ mặt của Shalltear đã lộ ra vẻ chế nhạo.

Nhưng mục tiêu thực sự của anh không phải nơi đó, mà là mắt cá chân bên phải của cô khi bước đi.

Anh hơi hạ thanh Katana xuống, với ý định lợi dụng thể lực của mình để tăng tốc cho đòn chém.

Sau khi phá vỡ áp lực tinh thần, Brain tin rằng tốc độ lần này sẽ nhanh hơn cả ban nãy. Bản thân anh cũng không thể nào né tránh được nó dù có được trang bị phòng ngự tuyệt đối.

(Nó chắc chắn sẽ thành công).

Ngay khi làn váy bên dưới lộ ra, anh sẽ chặt đứt mắt cá chân mảnh khảnh ấy.

- Thanh Katana của anh đã trượt khỏi tay.

Brain không thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra vừa diễn ra. Mãi một lúc sau, khi anh bắt kịp phản ứng của [Field], anh mới nhận ra thanh kiếm của mình đã rơi xuống đất và sống kiếm bị giầy cao gót của cô bé dẫm lên.

Không có khả năng, nhưng đây lại là sự thật không thể chối cãi.

Thanh kiếm của Brain rơi xuống, là bởi do giầy của cô bé đạp lên, và sức mạnh từ đó truyền đến tay anh khiến anh không tự chủ mà buông kiếm.

Anh không muốn tin vào điều đó.

Ngay cả khi đẩy sự tập trung của mình lên tới cực hạn trong [Field] mà anh luôn tự hào, Brain vẫn không thể nào nắm được động tác của đối phương.

Với khoảng cách chỉ cách một bàn tay, Shalltear nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Brain cảm thấy như cơ thể anh đang bị đè ép xuống mặt đắt bằng một cỗ áp lực khủng khiếp.

Hơi thở của anh trở nên hỗn loạn.

Cả người Brain ướt đẫm mồ hôi, thậm chí anh còn cảm thấy muốn nôn mửa. Tâm trí của anh như bị choáng váng, còn tầm nhìn thì xoắn lại và quay tròn.

Anh đã từng gặp phải vô số trường hợp nguy cấp, thậm chí còn có những lần "đứng giữa ranh giới sống và chết" là chuyện thường ngày. Tuy vậy nếu so với hiện tại, những thứ kia chỉ là một sự giả tạo - một trò đùa giỡn của trẻ con.

Chiếc giầy cao gót bỏ ra khỏi thân kiếm, Shalltear im lặng khi nhảy lại chỗ cũ.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?'

"!"

Anh cảm giác như mình đang bị dìm xuống vũng lầy của sự tuyệt vọng khi nghe thấy lời này tới lần thứ 3.

Nhưng lần này thay vì câu nói quen thuộc "Ta sẽ nghiền nát ngươi" tiếp đó, một câu nói khác vang đến tai Brain.

"Không lẽ ngươi...không biết dùng vũ kỹ hả?"

Brain hít mạnh khi nghe thấy giọng nói thông cảm đầy sự thương hại của cô bé.

Anh không thể phản bác nổi. Không, đúng hơn là anh không biết nên nói gì mới phải. Chẳng lẽ anh sẽ nói như một thằng hề rằng: ta đã dùng nhưng bị ngươi phá giải dễ dàng sao?

Anh cắn chặt môi dưới khi nhặt thanh kiếm dưới đất lên.

"...Chẳng lẽ ngươi không mạnh như bề ngoài? Ta còn tưởng rằng so với những tên ở cửa vào ngươi sẽ mạnh hơn đấy. Xin lỗi nha, Ta thường dùng meter làm đơn vị trắc lượng sức mạnh, nhưng sự khác biệt giữa một hoặc hai minimeter thì ta không phân biệt nổi."

Mình đã luôn nỗ lực không ngừng.

Khi cùng Gazef luận võ, là do mình đã quá tự cao tự đại, không chịu cố gắng nên mới thua trước kẻ chăm chỉ hơn. Chính vì lẽ đó, lần thất bại ấy đã tạo cho mình một động lực phấn đấu.

Bởi lẽ đó mà mình đã không lúc nào ngơi tay việc rèn luyện, trả giá tất thảy để đổi lấy sức mạnh. Nhưng mọi thành quả đều bị con quái vật này coi như bùn đất.

(Không thể, cho tới nay bất kể lũ quái vật nào xem thường ta, cười nhạo ta chỉ có năng lực và thân thể kém cỏi đều bị ta giết chết. Ta - ).

Những ý nghĩ đó khiến ý định trấn tĩnh, cầu xin đều biến mất - thay vào đó -

"Ahhhhhhhhh!"

Brain thét lên một tiếng dài rồi giơ cao thanh kiếm. Hướng tới Shalltear - người đang nhìn anh với vẻ kinh ngạc - anh chém xuống bằng trọng lượng của cả cơ thể mình.

Sức mạnh đó đủ để chém đôi một người mang giáp sắt. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ đến vậy, Shalltear chỉ đứng yên nhìn chằm chằm anh mà không chút nào né tránh. Điều đó khiến suy nghĩ thắng lợi lóe lên trong anh.

Nhưng suy nghĩ ấu trĩ ấy nhanh chóng được thay thế bằng một cảnh tượng siêu thực xảy ra trước mắt anh. Điều mà vốn không thể nào có thể diễn ra...

Ngay sau đó. Nỗi sợ tồi tệ nhất đã bén rễ vào ý thức anh.

Tiếng động lớn vang lên buộc anh phải đối mặt với hiện thực.

Móng tay út bên trái chỉ dài khoảng 2 centimet di chuyển với một tốc độ khó tin. Chỉ bằng một cú gảy, nó dễ dàng đánh bật đòn tấn công của anh. Hơn nữa bàn tay của cô chỉ khép hờ và ngón tay cũng hơi cong cong cho thấy nó chưa dùng hết toàn lực.

Một hành động vui đùa có thể đập nát được cú chém với tất cả sức mạnh mà anh đã dồn vào trong.

Một cú chém mà sức mạnh của nó có thể cắt đứt áo giáp toàn thân, đánh nát kiếm, và xuyên qua lá chắn...

Ý chí liều chết xông lên bị nát bấy, đôi tay anh run rẩy trước sự đả kích mãnh liệt, nó lại giơ lên rồi vung xuống, nhưng kết quá - vẫn bị Shalltear tùy ý hất văng.

"Hà...!"

Shalltear đưa tay phải lên che miệng ngáp. Đôi mắt cô hướng lên trần nhà, hoàn toàn không để ý tới Brain, mà hành động này lại càng giống như đang xua đuổi rùa muỗi.

Ngay cả như vậy...

Ngay cả như vậy, thanh Katana của Brain vẫn chệch hướng.

Bởi một ngón tay út bên trái.

"UUWWWAAAHHHHHH!"

Tiếng rít gào toát ra từ cổ họng của anh. Không, đó không phải tiếng rít gào mà là một tiếng khóc vang.

Nhát chém phía bên - chệch hướng.

Nhát chém bên trái - chệch hướng.

Nhát chém thẳng đứng - chệch hướng.

Nhát chém quét xuống - chệch hướng.

Nhát chém từ dưới lên - chệch hướng.

Nhát chém xoay vòng - chệch hướng.

Bất chấp việc anh tấn công từ góc độ nào, phương hướng nào đều bị cô hất văng một cách dễ dàng.

Thậm chí nó cũng không thể làm sứt mẻ nổi cái móng tay của cô.

Cuối cùng Brain đã hiểu được.

Đối phương là sự tồn tại áp đảo, một sức mạnh tuyệt đối không thể phản kháng. Dù cho anh có không ngừng cố gắng, dù cho anh có tài năng dị bẩm, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể chạm tới được ranh giới đó.

"Ara? Ngươi mệt rồi sao? Mà thế nào cũng được, ngươi không thấy mình thật ngốc khi cố gắng cắt móng tay giúp ta à?"

Câu nói ngoài ý muốn này khiến đôi tay đang vung kiếm của Brain ngừng lại.

Kiếm có thể cắt được núi sao? Loại chuyện này dù chỉ là một đứa trẻ cũng biết là không thể nào. Vậy, con người có thể chống lại Shalltear và giành chiến thắng? Bất kỳ chiến Binh nào từng chiến đấu với cô ta đều sẽ trả lời:

Hoàn toàn không thể.

Một con người không thể đánh bại được sinh vật mạnh mẽ vượt xa cả trí tưởng tượng, nếu một ai đó có khả năng quyết chiến với cô, thì đó cũng phải là một sưinh vật vượt trội hơn cả loài người.

Đáng tiếc là, Brain lại chỉ là một trong số những chiến Binh mạnh mẽ của loài người. Đúng vậy, dù cho anh có cố gắng đến mức nào, với tư cách là một con người, trong mắt những sinh vật hùng mạnh kia, anh chỉ là con nít đang vung vẩy chiếc gậy gỗ mà thôi.

"Ta...tôi...đã rất nỗ lực..."

"Nỗ lực? Từ này có ý nghĩa gì sao. Nguyên bản ta sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ, nên ta thường cho rằng nỗ lực là không cần thiết."

Brain bật cười trước câu nói đó.

Tất cả mọi thứ anh đã cố gắng cho đến nay đều chỉ là thứ vô dụng, rốt cuộc anh kiêu ngạo bằng cái gì, tự xem mình là thiên tài sao?

Tay chân anh cảm thấy nặng nề như thể chúng bị ràng buộc bởi xiềng xích.

"...? Ahahahaha, nè, sao ngươi lại khóc? Có chuyện gì buồn sao?"

Tuy biết Shalltear đang nói những gì, nhưng đôi tai ù đi của anh chỉ nghe thấy được những âm thanh đâu đó vọng lại từ phía xa xăm.

Các vết chai trên tay mình đều được hình thành từng lớp từng lớp, là kết quả của vô số lần thay đổi thực nghiệm cùng với thanh thép. Bây giờ, tất cả đều vô nghĩa. Các cuộc chiến liên miên, những trận đấu một một với các Mạo hiểm giả, những trận săn giết ma vật, tất cả đều vô nghĩa.

Cuộc đời anh từ khi sinh ra đến nay, chỉ là vô nghĩa.

Đứng trước kẻ mạnh thực sự, Brain cùng với những kẻ mà anh từng cười nhạo - những kẻ vô năng yếu ớt - không hề khác gì nhau.

"Ta là một thằng ngốc..."

"...Ngươi hiểu rồi sao? Vậy ngươi sẽ không phiền nếu ta kết thúc trò đùa này bây giờ chứ?"

Shalltear cười hì hì rồi bước đến gần anh và vươn lên móng tay út, thấy vậy, Brain bật lên một tiếng kêu. Thanh âm đó không phải là tiếng rít gào của một người chiến sĩ, mà là tiếng thổn thức của một đứa trẻ.

Brain chạy.

Xoay lưng về phía Shalltear.

Năng lực thân thể mạnh mẽ của Shalltear đã khắc sâu trong đầu anh, nó không ngừng nói rằng cô có thể truy sát anh bất kì lúc nào.

Nhưng dù vậy Brain cũng không còn quan tâm nữa. Không, là Brain không còn thời gian để lo lắng cho những điều như vậy. Anh chỉ đơn giản để lộ phần lưng và chạy trốn với gương mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi để mong sao có thể tự vệ và sống sót thêm dù chỉ một chút.

Ngay lúc đó, một giọng nói ngọt ngào hòa lẫn mùi máu tươi đậm đặc truyền đến từ sau lưng Brain.

"Lần này ngươi muốn chơi trò trốn tìm sao? Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn nhiều trò chơi cho ta nha? Vậy ta sẽ từ từ tận hưởng một chút đi, hahahahahah..."

Phần 3

Luồng khí lạnh như băng thổi qua đại sảnh. Nó luồn qua khe hở của những tấm lá chắn, vuốt ve làn da 42 người lính đánh thuê của đội "Death Spreading Brigade" còn sót lại.

Đại sảnh này vốn là nơi lớn nhất trong hang động, và bình thường nó được dùng như một hội trường và phòng ăn, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một cứ điểm tạm thời.

Đây là nơi sâu nhất trong sào huyệt, với hai bên hành lang dài và hẹp nối với những căn phòng: phòng riêng, kho vũ khí và kho thực phẩm. Nếu kẻ địch có thể chiếm lấy căn phòng này, thì những nơi kia sẽ bị tàn phá mà không thể ngăn chặn.

Họ không còn đường lui nữa.

Vậy nên nếu có những cuộc tập kích đặc biệt như thế này, họ sẽ đóng quân tại đại sảnh và sử dụng nó như hàng phòng thủ cuối cùng.

Mặc dù được gọi là hàng phòng vệ nhưng họ không có đủ vật liệu để xây dựng nó một cách tử tế.

Họ đẩy ngã một vài cái bàn rồi chồng lên một ít thùng gỗ để tạo ra một lá chắn đơn giản. Tiếp đó, họ giăng những đoạn dây thừng cao tới nửa người tại lối vào để ngăn kẻ thù đột kích. Những kẻ lao tới sẽ bị vướng víu và trở thành mồi ngon cho họ.

Các thành viên nấp phía sau trận địa. Mai phục giữa trung tâm và hai bên cánh đều có những tay nỏ sẵn sàng đợi lệnh.

Với độ rộng của lối vào cùng kích thước của đại sảnh, họ tin chắc vào một ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là với sự phân tán của các tay nỏ, mặc cho kế hoạch của kẻ địch như thế nào, chúng cũng không thể thoát khỏi việc bị nhiều nơi công kích. Ngay cả khi một cánh bị lọt vào tầm chiến đấu thì thiệt hại cũng sẽ không quá nghiêm trọng.

Với nguyên tắc bổ sung lẫn nhau để phòng vệ, trận hình này của họ còn có tên gọi là CrossFire.

Dù trận hình khá đơn giản, nhưng tác dụng của nó lại vô cùng lớn. Nó có thể giúp họ chống lại những kẻ thù mạnh mẽ ngay cả khi chúng có số lượng đông đảo.

Nhưng trên gương mặt họ lại được lấp đầy bằng cảm xúc bất an.

Những âm thanh ma sát của giáp xích vang lên khi thân thể họ run rẩy và chấn động.

Nhiệt độ trong hang động tương đối thấp, đủ để cho người ta cảm thấy mát mẻ vào những ngày hạ chói chang. Song hôm nay, sự thoải mái đã thay bằng rét lạnh.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tiếng cười vang lên từ trước lối vào. Tiếng cười vọng đến đập vào những vách đá và phản lại, khiến người ta không thể biết đó là giọng của một người đàn ông hay đàn bà. Sự không rõ ràng khiến cái lạnh từ tâm khảm tỏa ra, xuyên thủng xương cốt của mỗi người trong họ.

Người đàn ông mạnh nhất của "Death Spreading Brigade" - Brain Unglaus. Kể từ khi anh bước ra ngoài và chiến đấu, những người lính đánh thuê đã cho rằng việc làm những chướng ngại vật thật vô nghĩa. Nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị tiếng cười kinh khủng kia đập nát.

Không có ai có khả năng đánh bại được Brain. Họ đều tin như thế.

Sức mạnh của Brain nằm ở một đẳng cấp khác.

Kỹ năng của hắn điêu luyện đến nỗi ngay cả kỵ sĩ của đế quốc cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí lũ quái vật mạnh mẽ cũng không có ngoại lệ. Hắn có thể dễ dàng giết một con Ogre chỉ với một đòn, đơn độc nhảy vào giữa đại quân Goblin và xay chúng như máy xay thịt. Nếu đoàn lính đánh thuê "Death Spreading Brigade" cùng hắn trực diện chiến đấu, chắc chắn tất cả bọn họ đều sẽ bị Brain chém đầu.

Vậy nên họ thống nhất rằng, Brain là kẻ mạnh nhất.

Nhưng nếu "kẻ mạnh nhất" cũng bị đánh bại, nó thể hiện cho điều gì đây?

Còn có thể cười vui vẻ khi đối chiến cùng Brain, nếu đó là sự thật, thì đáp án chỉ có một.

Ai cũng hiểu, nhưng không ai dám nói.

Việc duy nhất họ có thể làm là yên lặng nhìn lẫn nhau.

Những người tụ tập trong đại sảnh lặng lẽ nhìn chăm chú tới lối vào đại sảnh - lối vào của hang động.

Giữa lúc sự căng thẳng leo thang -

Âm thanh của một người nào đó đang chạy trốn truyền đến, càng lúc càng lớn dần.

Tiếng nuốt nước bọt ùng ục vang lên phá tan bầu không khí khẩn trương. Sự im lặng chi phối cả đại sảnh bị xua đi bởi những tiếng kêu của các mũi tên sẵn sàng lên dây.

Trong ánh mắt của mỗi người lính, một người đàn ông thở hổn hển đang chạy như điên tới lối vào. Nhưng sự kinh ngạc đã khiến họ không thể lên tên.

"Brain!"

Chỉ huy của nhóm lính đánh thuê - người lãnh đạo của họ hét lên. Không lâu sau đó, đại sảnh bùng lên những tiếng gầm thét vui sướng, và tiếng hoan hô người anh hùng đã đánh bại kẻ xâm lược.

Những người đàn ông đập vai với nhau, và reo hò ca ngợi chiến thắng của Brain.

Tên của Brain đã được nhắc đến không biết bao nhiêu lần.

Được bao bọc bởi những tiếng ca, Brain nắm vũ khí trong tay một cách yếu ớt và đứng sững tại lối vào đại sảnh với vẻ mặt trống rỗng.

Đôi mắt hắn đảo quanh gương mặt của những lính đánh thuê như đang tìm kiếm điều gì đó.

Cảm nhận thái độ khác thường của Brain, những tiếng hoan hô cũng từ từ lặng xuống.

Brain chạy nhanh về phía rào chắn.

"N..Này! Đợi một chút! Để chúng tôi mở nó ra đã."

Không để ý tới thanh âm của đồng bạn, Brain dùng thân xác cứng rắn của mình lao qua rào chắn và tiếp tục chạy như thể không còn kiên nhẫn.

Hắn mở gấp cửa kho hàng rồi chạy vào trong, mặc kệ những lính đánh thuê khác ở lại với vẻ bối rối.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn định làm gì trong đấy thế?"

"Ai biết? Mà hắn có gì đấy là lạ... hình như là... đang khóc... chuyện đấy thật vô lý, phải không?"

Đầu họ rướn lên soi mói về phía cánh cửa khép hờ, những người lính đánh thuê không hiểu nổi ý nghĩa của sự quái dị này.

Trong số đó có một người đàn ông với gương mặt nhăn lại - người thủ lĩnh. Chỉ có ông ta - không, còn có Brain, chỉ có hai người họ mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong tình huống như thế này. Có điều, ông không đủ thời gian để xác định lại suy nghĩ của mình.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến và hình bóng của một kẻ xa lạ chậm rãi xuất hiện trước lối vào.

Sự ồn ào ngay lập tức ngừng lại khi hình dáng kia xuất hiện. Không ai trong số những người lính đánh thuê nhận ra hay có ấn tượng với kẻ này. Vậy nên, chuyện đó có nghĩa là -

- kẻ xâm nhập.

Điều này còn có một ý nghĩa khác, sự xuất hiện của Brain cũng là một ý nghĩa khác. Kẻ xâm nhập còn sống, có nghĩa là Brain đã thất bại và trốn chạy về đây.

Chỉ có duy nhất một kẻ xâm nhập, với tấm lưng đang còng xuống một cách dị thường.

Một cơ thể nhỏ nhắn, trông kẻ kia giống một cô bé hơn là một người trưởng thành. Hai cánh tay treo lủng lẳng rũ xuống hai bên cơ thể. Đầu cúi thấp.

Điều kì quái nhất là vị trí của đầu đến cổ, cùng tư thế của nó khiến họ cảm thấy cái cổ phải dài hơn gấp ba lần người bình thường.

Kẻ xâm nhập dường như không để ý tới mái tóc màu bạc sáng bóng bị kéo lê trên mặt đắt và chỉ chậm rãi bước vào đại sảnh. Lễ phục trên người cô bé có màu đen tuyền làm cả cơ thể cô như được bao phủ bởi bóng tối.

Không ai nói một lời nào.

Sự xuất hiện quỷ dị này đã khiến trái tim họ đông lại bởi sự ớn lạnh.

Đầu cô chậm rãi di chuyển. Hai đạo đỏ thẫm ẩn dưới mái tóc bạc sáng lên khi quan sát xung quanh rồi dần thu hẹp lại như một cây kim.

Mỗi người đều hiểu điều đó có ý gì - không đúng, là họ bị ép buộc phải hiểu.

Đối phương đang cười.

Thiếu nữ đáng sợ nhanh chóng ngẩng đầu và một gương mặt duyên dáng - một gương mặt cười xuất hiện. Nhưng điều dị thường đến từ bộ dạng của cô cùng sự xuất hiện làm người ta ghê tởm, khiến gương mặt thanh lịch này trông hệt như một tấm mặt nạ được điêu khắc bởi nghệ nhân hàng đầu.

"Chào mọi người. Ta tên là Shalltear Bloodfallen. Chỗ này là kết thúc rồi đúng không? Nên trò quỷ bắt người phải kết thúc nha?" (Trò quỷ bắt người tại Nhật giống với trò bịt mắt bắt dê ở VN).

Những lời nói mơ hồ phát ra từ miệng Shalltear. Mặc cho sự khó hiểu trên gương mặt của những người đối diện, Shalltear quay đầu nhìn lại một vòng xung quanh như thể đang tìm kiếm. Song gương mặt cô nhanh chóng nhíu lại với vẻ không hài lòng. Trong sự yên tĩnh của đại sảnh, thanh âm của thiếu nữ lại vang lên.

"Vẫn muốn chơi trốn tìm với người ta sao ~ ?"

Tiếng cười khoái trá ha hả vọng lên khắp nơi. Tựa hồ sự thú vị khiến Shalltear cúi đầu cười không ngừng, mái tóc bạc lại che đi trên gương mặt cô.

Sự khác thường khiến các lính đánh thuê hít sâu một hơi, và tiếng cười của Shalltear ngày càng lớn hơn.

"Aaahahahahaha!HAHAHAHAhahHA!!"

Khi đại sảnh ngập tràn trong âm thanh của tiếng cười, cô bé cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Gương mặt đó khiến lũ cướp cảm thấy như trái tim mình bị bóp nát và mọi mạch máu đều bị đóng băng.

Không còn nét đẹp nào trên gương mặt đó cả. Màu đỏ thẫm của tròng mắt tràn ra và nhuộm đỏ phần còn lại của đôi mắt. Mới đây thôi hàm răng cô còn trắng đều, nay đã được thay bằng những mảnh nanh sắc nhọn của cá mập và lĩa chỉa xung quanh giống như những mảnh vỡ cắm quanh một ống kim loại. Vành môi mềm mại ánh màu đỏ mê hồn nay mở rộng và nước bọt trong suốt liên tục nhiễu ra từ khóe môi.

"AHAHAHAHAHAHAHAH!HAHAHAHAHA!"

Shalltear nhe hàm răng dữ tợn của mình và cất lên những tiếng cười khó nghe, giống như tiếng chuông bị rỉ sét.

Âm thanh kinh khủng này khiến bầu không khí của đại sảnh vỡ òa.

Sự xuất hiện của cô, tiếng vang đáng sợ này, sự điên cuồng và sợ hãi..Tất cả đều dung hợp lại với nhau tạo thành một thứ hỗn loạn không thể diễn tả bằng lời.

- thiếu nữ?

- quái vật?

- yêu quái?

Cũng không phải.

Cô không phải là thứ gì trong số đó.

Hình dáng của Cô là tượng trưng cho sự sợ hãi được cụ thế hóa.

Mùi máu đậm đặc quấn quanh cơ thể cô đến nỗi dù đứng ở khoảng cách xa vẫn có thể ngửi thấy sự tanh tưởi của máu trong từng hơi thở. Nó như thể ngay cả không khí cũng bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Uuwaaahhhhhhhh!"

Với một tiếng thét, một gã lính đánh thuê bị chấn động bởi cơn hoảng sợ đã kéo cờ nỏ của mình.

Mũi tên bay xuyên qua không khí và ghim sâu vào ngực của Shalltear khiến cơ thể cô hơi lắc lư.

" - Phóng tên...!"

Nghe được âm thanh của người thủ lĩnh, những lính đáng thuê còn đang hoảng hốt trong nỗi sợ hãi nhanh chóng kéo nỏ.

Những mũi tên tạo thành một cơn mưa như trút không ngừng cắm vào thân thể của Shalltear.

Tổng cộng bốn mươi mũi tên được phát ra và có tới ba mươi mốt mũi trúng vào mục tiêu, tạo thành những vết thương sâu hoắm. Với khoảng cách gần như vậy, ngay cả giáp kim loại cũng sẽ bị đâm thủng, nên kết quả như vậy là đương nhiên.

Hơn nữa có tới bốn mũi tên trúng vào giữa đầu, với nhân loại, vết thương như vậy tuyệt đối là vết thương trí mệnh.

"Chúng ta hạ được nó ..."

Có người thì thầm.

Đây là niềm hy vọng mà mỗi người tại đây đều ôm chặt. Mặc dù đối phương còn đứng, nhưng toàn thân đã bị biến thành một con nhím. Lấy tư duy bình thường để suy đoán, không ai có thể sống sót sau một màn như vậy. Nhưng không hiểu sao, mồi lửa của sự sợ hãi trong lòng họ vẫn đang tỏa khói mà chưa bị dập tắt.

Những lính đánh thuê được thúc giục bởi bản năng sinh tồn nhanh chóng lắp lại tên.

Lúc này - Shalltear động.

Tựa như một nhạc trưởng đang vẫy chiếc đũa chỉ huy dàn nhạc, cô trịnh trọng đem hai tay chậm rãi - nhấc lên.

Tất cả những mũi tên ghim sâu trong cơ thể cô từ từ được đẩy ra, rồi rơi rụng xuống đất. Không một giọt máu nào lưu lại trên đầu mũi tên.

Nó giống hệt như ban đầu, giống như chưa từng được sử dụng.

Shalltear bật cười, nụ cười như hoa hồng nở rộ hiện lên trên gương mặt kinh tởm không gì sánh bằng đó.

Nỗi sợ hãi tái diễn trong họ, tiếng la hét phát ra từ đám đông một lần nữa, và vô số mũi tên tiếp tục hướng đến Shalltear.

Chúng xuyên vào mắt, bắn nát cổ họng, đâm vào bụng, găm vào vai. Trong một cơn bão như vậy, đôi mắt của cô chỉ phảng phất vẻ hơi mất kiên nhẫn, giống như đây chỉ là một phiền toái nhỏ, một cơn mưa phùn thoáng qua.

"Bi I I I ế ế ế t tttt roõ õ õ õ õ la a a à vô ô ô ô ô ô ô ô í í chchchchch m à à à cò n kiê ê ên tr ì ì ì ì nhuuuuuuu ư vâ â â yyy!" (Biết rõ là vô ích mà còn kiên trì như vậy).

Cô bước lên một bước rồi - nhảy dựng lên trên.

Từ mặt đất đến trần phòng cao khoảng 5m, nhưng chỉ với một bước nhảy, cô dễ dàng chạm đến và hạ xuống sau lá chắn một cách ưu nhã. Thanh âm khi gót chân cô chấm đất hòa cùng với tiếng kêu của những mũi tên rơi xuống.

Cô quay đầu nhìn phía sau - một tên lính đánh thuê đang kéo nỏ.

Cô đạp thêm một bước và - ra quyền.

Một cú đấm được tung ra nhẹ nhàng như không sử dụng chút sức lực nào, cú đấm đơn giản đến nỗi như thể cô chỉ tùy tiện vung tay mình về phía trước. Nhưng tốc độ và sức phá hoại của nó lại nằm ở một tầm cỡ khác biệt.

Tên lính đánh thuê bị đánh trúng văng đi, lao về phía tấm chắn. Một tiếng nổ vang trời, và thân thể cùng tấm chắn được làm từ gỗ dày đều bị nghiền nát, vụn gỗ bắn ra khắp mọi nơi.

Những lính đánh thuê dừng việc nhét tên vào nỏ và chết lặng trước Shalltear.

Shalltear đưa ngón trỏ của mình lên. Cô cắm tay vào cục máu hình cầu trên đầu rồi rút ra một sợi tơ máu. Vệt máu nhanh chóng được vẽ thành những ký tự trước mắt cô. Tương tự như chữ Phạn và cổ ngữ (Rune) nó là một dạng ký tự ma thuật.

Quả cầu máu trên đầu cô là [BloodPool] (Huyết trì) - một kỹ năng thuộc class [Blood Drinker] (Người uống máu).

Bằng cách rút máu từ kẻ thù, nó tạo ra một quả cầu lưu trữ ma lực sức sống. Một trong những tác dụng của nó là giúp người sử dụng điều động ma lực bên ngoài để phát động những ma pháp cường hóa hệ đặc thù mà không phải tiêu hao ma lực của bản thân.

[Penetrate Magic: Implosion] (Ma pháp cường hóa hệ: Bùng nổ).

Dưới sự tác động của ma pháp cấp 10, ma pháp cao nhất trong các loại ma pháp, thân thể của mười người lính đánh thuê bắt đầu bành trướng từ bên trong.

Họ thậm chí không có cơ hội để la thét, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể liên tục bành trướng với sự khiếp sợ và khó hiểu. Trong nháy mắt, âm thanh thanh thúy vang lên - như một quả bóng bị bơm căng quá cỡ - thân thể họ bị nổ tung.

"Haha haah hah haha haahahahahahahahahahahahahahahaha! P h á oooo h o o o a - !"

Shalltear cười vui vẻ khi thấy những bông hoa máu nở rộ, cô liên tục vỗ hai tay vào nhau.

"Uwwwaahhhhhhhh!"

Một tiếng hét vang lên, một thanh gươm nhọn hoắt bay đến và đâm thẳng vào giữa ngực Shalltear, xuyên thủng trái tim cô. Đầu kiếm xoắn lại và quay tròn, như thể nó đang cố mở rộng vết thương.

Tiếp sau đó, một thanh đao chẻ nửa đầu cô cho tới khi nó bị kẹt lại ở mắt trái.

"Tấn công nào mọi người!"

Xen lẫn tiếng rít gào và gầm rống, ba gã lính đánh thuê cầm vũ khí trên tay bổ vào thân thể Shalltear.

Một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, những thanh kiếm được vung lên rồi chém xuống liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng Shalltear vẫn đứng im với sự bình tĩnh, mặc cho những vết chém, mặc cho thanh đao vẫn còn kẹt trên mắt cô.

Tiếng cười đáng sợ của cô khiến những người lính đánh thuê phát điên.

Họ buông kiếm khi đôi tay mệt nhoài. Họ gượng người đấm đá vào Shalltear với những tiếng kêu như than khóc. Cho dù hình thể giữa Shalltear và họ thật khác biệt, nhưng họ cảm giác như mình đang phải đối mặt với một tòa núi đá bất động.

Shalltear ngẹo đầu khi chăm chú nhìn những kẻ tấn công cô. Sau đó, như thể cô nghĩ ra một thứ gì đó vô cùng xấu xa, hai tay cô lại vỗ vào với nhau.

"HAHAHAHAHAhahahahahahHAHha!"

Cô thổi ra một hơi thở nóng bỏng, tựa như đang đẩy sạch không khí khỏi cơ thể. Mùi hôi thối của dạ dày và tanh tưởi của máu tỏa ra khiến những người xung quanh gần như muốn nôn.

Shalltear uể oải rút thanh đao khỏi đầu. Không cần phải nói, nó thậm chí còn không để lại một vết xước trên cô.

Cô vung thanh kiếm lên, nhưng đôi tay đột ngột ngưng lại. Lưỡi kiếm trong tay cô bắt đầu bị rỉ sét và chậm rãi vỡ vụn ra từng mảnh.

Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí đói khát, Shalltear nhớ ra mình không thể dùng những thanh kiếm bình thường vì sự trừng phạt của lớp [Cursed Knight] - một trong số các class của cô.

Cảm thấy chán nản và thất vọng, cô ném chuôi kiếm còn lại sang một bên rồi tùy ý vung bàn tay nhỏ bé của mình.

Ba cái đầu lăn xuống sàn.

"Chạy...chạy mau! Nhanh lên! Rút lui!"

"Chạy! Chúng ta không thể đánh thắng được con quái vật này!"

Những tiếng thét đồng loạt phát ra, số lính đánh thuê còn lại bắt đầu bỏ chạy.

Một trong số họ, kẻ đã mất đi ý chí chiến đấu định quay đầu, nhưng hắn đông cứng khi nhận thấy một bàn tay lạnh giá chạm vào sau lưng. Tiếng nức nở, tiếng lóc chóc của một âm thanh tương tự như tiếng bóc vỏ một sinh vật giáp xác vọng lên, đầu hắn vỡ ra và từng phần não bị vung vẩy khắp bốn phía.

"Hahahahhaahha! Có ó chuyện gì với đầu hắn vậy nhỉ? Làm thế nà oooooooo! Thậ tttttttt đá á á á á á ng sơ ơ ơ ơ ợ mà à à à! Ahahahahaha! Chờ ờ ờ ờ ta với ớ nào nào! AHhahahahaha!"

Những tên lính đánh thuê đứng sững lại trước sự tò mò với thanh âm kích thích sau lưng, và đón chờ họ là cảnh tượng vô cùng ghê rợn này.

Giống như bước ra từ cơn ác mộng, cùng những tiếng cười kinh hãi liên tục phát ra, nữ hoàng của sự khát máu lao đến họ, tựa như ý định không để bất kỳ ai trốn thoát.

Một người lính đánh thuê trượt ngã khi vấp phải chính chân mình, hắn lăn đến trước mặt Shalltear, ngước lên cô với sự kính sợ, hắn quỳ xuống lạy lục:

"Đ..đừng giết tôi! Làm ơn! Tôi hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa!"

Shalltear chăm chú nhìn đôi tay của hắn bắt lấy chân cô và liều mạng cầu xin tha thứ. Đôi môi lởm chởm những chiếc nanh sắc nhọn của cô lóe lên sự vui vẻ. Tên lính đánh thuê ngay lập tức nhận ra ý tứ của nụ cười và gương mặt nhợt nhạt của hắn chuyển thành trắng bệch.

"Bayyyy y y y yy nà ooooo!"

Cô nắm lấy người đàn ông - kẻ vẫn đang tuyệt vọng bám vào chân cô - nhắc hắn lên, rồi nhẹ nhàng quăng hắn lên trần nhà.

Không thể chống lại sức mạnh áp đảo, người lính đánh thuê đành buông tay. Hắn nhắm chặt mắt cảm nhận giây phút không trọng lực ngắn ngủi, rồi bị lực hấp dẫn kéo xuống, và cảm nhận nỗi đau đớn xuyên vào cánh tay khi hắn va chạm với nền đất.

"Ugghh!"

Sự đau đớn là bằng chứng cho hắn vẫn còn sống. Hắn nhẹ nhõm và cảm kích khi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng khi hé mắt ra. Hắn nhận ra mình đã lầm.

Cánh tay gầy gò của Shalltear đã bắt lấy lính đánh thuê, vậy nên phần còn lại của cơ thể hắn mới không hoàn toàn rơi xuống đất.

Hắn vẫn chưa thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật đáng sợ này.

Không, không chỉ có vậy, kề sát mặt hắn là một cái miệng to đỏ lòm như một chậu máu. Một mùi hôi thối mà hắn chưa bao giờ ngửi thấy, giống như một khối đông đặc từ máu đâm thẳng vào mũi hắn.

"Hhahahahaahha! Vuiiiiiiiiiiiiiii thâ â aa aa ật nhaaaaa! Ngươi nghĩ nghĩ iiiiiii ĩ mì ì ì nh sẽ ẽ ẽ chế ế t t t t đơn nnnnnn gi I I I ả n n n như vậy yyyyyyyyyyy sao?" (Vui thật nha! Ngươi nghĩ mình sẽ chết đơn giản như vậy sao?)

"Tha..tha mạng - "

"Khô ô nggg được cccc - bởi vì ì ì ng ng ng ười ta đã lâu khô ô ông được hút rồ ồ ồ iiiii!" (Không được, bởi vì người ta đã lâu không được hút rồi! )

Cô mở rộng miệng đến mang tai rồi ụp xuống đầu người trước mặt.

Không ai ở đây biết.

Đến từ DMMO có tên YGGDRASIL, con quái vật mang danh Tue Vampire luôn được coi là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ.

Miệng lởm khởm những chiếc răng nhọn, dài quá cằm, kéo lên lỗ tai tạo thành một hình bán nguyệt. Con ngươi màu đỏ phát ra ánh huyết sắc. Tay chân như gỗ khô với đầu ngón tay được trang bị những móng vuốt dài hơn chục cm.

Tư thế lưng còng, hành động nhảy bổ vào mục tiêu mỗi lần tấn công và nuốt lấy đầu con mồi, lấy đó làm phương thức tấn công quen thuộc.

Chính là tư thế như thế này.

Vampire là sự kết hợp giữa con người và dơi hút máu, tạo thành một chủng tộc hỗn huyết. Càng là cấp cao Vampire, đặc biệt là Thủy tổ ( Origin Vampire ) thì hình dáng lại càng giống quái vật.

Chỉ có những Vampire thuộc giống Vampire Bride - chủng của các ái thiếp Shalltear mới có hình dạng nguyên sơ xinh đẹp.

Còn Shalltear, với tư cách Chân Tổ, thì ngoại hình xinh đẹp của cô là nhờ có những kỹ năng đồ họa và mô hình 3D được sáng tạo giả của cô thiết kế ra mà thôi.

Bề ngoài bây giờ của Shalltear mới là hình dạng thật của cô - diện mạo của một Chân Tổ Vampire. Nói cách khác, bộ dạng lúc bình thường của cô chỉ là một lớp da ngụy trang.

Giống như giác mút của một món đồ chơi bằng cao su, hoặc nói là giống như một con cá mút đá, Shalltear bọc miệng mình quanh cổ người đàn ông.

Với cảm giác như bị vô số kim đâm sâu vào da thịt, người lính đánh thuê nghe được âm thanh thô lỗ của từng ngụm máu bị hút khỏi cơ thể.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của hắn, và hắn có thể cảm nhận sự sống của mình đang dần dần biến mất. Đó là thể nghiệm đáng sợ nhất mà hắn chưa từng được biết đến.

Mặc cho ý chí vùng vẫy còn sót lại, tay chân hắn vô lực trĩu xuống.

Tầm nhìn của hắn dần tối lại, và ý thức tan biến vào hư không.

Khi rút sạch máu khỏi cơ thể gã đàn ông, Shalltear ném cái xác khô quắt sang một bên như ném một thứ rác thải. Cô liếm vệt máu còn sót lại bên góc miệng bằng một cái lưỡi dài trơn bóng. Vẻ mặt cô tươi cười khi thấy những người lính đánh thuê đang chạy trốn trong cơn hoảng loạn.

"Còn ------------ -------------- nhiều ------- thức ----- ăn ---- nha--- "

Vô số tiếng la thét oán hận, những tiếng kêu thảm thiết, và những tiếng khóc than tuyệt vọng không ngừng vang lên, quanh quẩn khắp trong hang.

Shalltear nhe răng cười khi sự yên tĩnh quay trở lại.

Qủa cầu máu bằng nắm tay lơ lửng trên đầu cô hấp thu số máu còn sót lại và bắt đầu lớn lên.

"Thật ...vui...!"

Nghe được tiếng kêu hân hoan của Shalltear, Vampire Bride - người đang chặn ở lối vào để ngăn con mồi chạy trốn - cúi đầu đáp:

"Được nhìn thấy ngài cao hứng là niềm vui của thuộc hạ thưa chủ nhân vĩ đại!"

"Món-------------------chính------------!"

Shalltear bay đến nơi Brain đã bước vào và biến mất, cô kéo cánh cửa với một lực mạnh mẽ, khiến cho các chốt bung ra và cửa bị văng khỏi bản lề.

Nắm đấm của cánh cửa lưu lại trên tay Shalltear.

Một căn phòng nhỏ hẹp, nhưng chất đầy bao tải và thùng gỗ.

Shalltear ngửi thấy một mùi gì đó ngoài ý liệu. Xen lẫn giữa mùi bùn đất, là hương vị mát mẻ và trong lành của gió, một mùi đến từ bên ngoài.

Hơi thở của con người đã không còn.

Tuy đánh mất chính mình vào trạng thái của [Blood Frenzy] (Cuồng Huyết), Shalltear vẫn luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình.

"KUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAA!"

Shalltear thét lên một tiếng trộn lẫn giữa thanh âm rống giận và rít gào. Cô đập vỡ những đồ vật cản đường và chạy tới nơi phát ra luồng gió.

Phía sau những cái thùng, cách chưa đầy một mét là một cái lỗ nhỏ. Mặc cho cát đá cản trở, không khí mát mẻ vẫn luồn qua khe hở để tràn vào phòng.

"Lối------------thoát-------------hiểm!"

Tên Vampire cấp thấp không nói dối, chỉ đơn giản là hắn không biết đến sự tồn tại của mật đạo này.

Ma pháp mê hoặc luôn có một điểm yếu, đó là khi đối tượng không biết về điều đó, nếu một người nói điều giả dối mà anh ta tin là thật, thì thông tin người đó nói ra cũng bị sai lầm theo.

Không như Mare, Shalltear không có kĩ năng để điều khiển đất đá. Nếu cô dùng sóng xung kích để mở rộng lỗ, cả cái hang sẽ sụp xuống.

Hắn đã chạy thoát.

Sự thật này khiến tâm trí bị nhuộm đỏ của Shalltear nhận ra rằng nhiệm vụ của cô vừa thất bại.

Sự giận dữ khiến gương mặt của Shalltear méo đi, tạo thành một biểu cảm dữ tợn.

Tại sao con trùng - thứ nhân loại hạ đẳng này lại không chịu ngoan ngoãn đi theo cô?

Shalltear Bloodfallen, Thủ vệ của Nazarick không thể nghĩ ra lý do để giải đáp cho câu hỏi này.

Cô sẵn lòng cho phép hắn dùng cuộc đời vô giá trị của mình để cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của Nazarick, đó là một sự quang vinh không gì sánh được.

Tại sao khuôn mặt của hắn lại sợ hãi? Tại sao hắn lại không chịu hiểu? Tại sao hắn lại bỏ chạy, né tránh lựa chọn mà chắc chắn sẽ làm cuộc đời của hắn hạnh phúc hơn?

Shalltear nghiến răng trước từng câu hỏi.

Lúc này Vampire Bride - người được bố trí canh chừng bên ngoài hang - tiến đến báo chuyện với cô:

"... Thưa Shalltear-sama!"

Cơn giận trong cô bùng nổ khi thấy thuộc hạ tự tiện rời khỏi vị trí mà chưa có mệnh lệnh. Tròng mắt của Shalltear bị nhuộm đỏ trong giây lát. Ý nghĩ giết chóc thôi thúc cô xuống tay giết ái thiếp của mình. Nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại lửa giận.

Phải có lý do gì đó mới khiến nàng ta mới trái lệnh.

"Nó iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

"Có một nhóm lớn đang hướng đến nơi này!"

"Huuuuuhh? Còn ------sót-----lại - vây cánh ------ sao? Thế thì ----------- chúng ----- ta --- phải đến------chào hỏi----thôi----! Ahahahahahahahah!.

Phần 4

Shalltear nhảy về phía trước giống như một chú chim đang nhảy múa trong đêm đen. Cô đáp xuống đỉnh rào chắn bằng gỗ tròn trước lối vào hang. Hai tùy tùng của cô, Vampire Bride chậm rãi tiến đến sau lưng cô.

Shalltear cười lớn khi nhìn tới những mục tiêu.

Trước mắt cô là một đội ngũ khá chỉnh tề.

Đứng đầu là ba gã chiến sĩ, tuy trang bị trên người bất đồng, nhưng bộ giáp bên ngoài đều là [Scale Armor] (Lân khải giáp), loại giáp được tạo ra từ những miếng vảy kim loại xếp lớp với nhau. Trên tay họ là một thanh kiếm cùng tấm khiên lớn đeo trên lưng.

Ngay sau họ là một nữ chiến binh tóc đỏ mặc [Banded Armor] (giáp trụ dài).

Đứng cuối đội hình là một người đàn ông tay cầm trương, trang phục khá đơn giản, có lẽ là Magic Caster ma pháp hệ. Bên cạnh ông là một người khoác đồ giám mục và đeo trên cổ một sợi dây chuyền hình ngọn lửa, một Magic Caster tín ngưỡng hệ.

Sáu người khi nhìn thấy Shalltear đột nhiên xuất hiện chỉ hơi giật mình và nâng cao cảnh giác chứ không có chút hoảng loạn. Phản ứng này chắc hẳn là nhờ kinh nghiêm chiến đấu dày dặn trong họ.

"Khôn-g--------T-ồ-iiiiiiiiiiiiiiiiii................."

Tuy cảm giác khi giết đám nhân loại nhũn nhặn như đậu phụ không tồi, nhưng nếu đối thủ có sức chịu đựng cao hơn thì sẽ càng thú vị.

Shalltear mỉm cười đầy háo hức, sự mong đợi lấp lánh trong đôi mắt đỏ.

"Nó biết nói....!"

Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của ông lão Magic Caster ma lực hệ, nhưng điều đó nhanh chóng được xua đi và thay vào đó là sắc mặt nghiêm nghị.

"Đối phương có thể là Vampire! Dùng bạc và vũ khí ma pháp mới có hiệu quả! Rât khó đánh thắng! Cẩn thận khi lùi lại! Đừng nhìn vào mắt nó."

Âm thanh của ông to đến nỗi vang vọng cả khu vực lòng chảo.

Đội ngũ của ông nhanh chóng phản ứng trước số mệnh lệnh quan trọng này. Các chiến binh phía trước rút khiên lớn từ trên lưng xuống, toàn thân tiến vào trạng thái phòng ngự. Ánh mắt họ rời khỏi gương mặt Shalltear và tập trung vào vùng bụng và ngực của cô.

Nữ chiến binh phía sau tiến đến và quét lên vũ khí của ba người một thứ gì đó.

Mùi hôi khó chịu bay tới mũi của Shalltear.

Bạc giả kim.

Đó là một loại dung dịch do giả kim thuật sư chế tạo. Khi được phủ lên vũ khí, nó sẽ tạo thành một lớp màng có hiệu quả ngang với ma pháp đặc thù, biến vũ khí đó thành bạc.

Điều này là do vũ khí bạc bình thường quá đắt đỏ. Không chỉ có vậy, nó quá mềm dẻo so vũ khí bằng sắt nên không thích hợp để sử dụng lâu dài. Bởi vậy đa phần các Mạo hiểm giả khi cần thiết đều sẽ dùng loại dung dịch này.

Vung cao những thanh kiếm phát ra ánh bạc, đoàn người bắt đầu rút lui về phía sau.

Ngay cả cách họ chạy trốn cũng rất ấn tượng. Động tác lùi lại vô cùng nghiêm chỉnh và nhịp nhàng, tựa như cả sáu người đã hòa lại làm một.

"Lạy chúa, hỡi Đức chúa của Ngọn Lửa..."

"Đừng làm chuyện vô nghĩa, mau thi triển ma thuật phòng ngự đi...!"

Sau khi ngăn người giám mục sử dụng sợi dây chuyền trên cổ. Ông lão Magic Caster ma lực hệ bắt đầu thi triển ma pháp lên ba người phía trước cùng với ma pháp của giám mục.

Mặc dù mỗi class lại có sự khác nhau trong từng lớp, nhưng phần lớn giám mục đều có khả năng sử dụng thần lực - sức mạnh được vị chúa họ thờ phụng ban cho - để ngăn cản, đẩy lùi hoặc tiêu diệt Undead, Demon, thậm chí là Angels khi chúng là kẻ địch. Nhưng loại phương pháp này chỉ có hiệu quả với những ma vật cấp thấp hoặc kẻ thù có ma lực thấp hơn người thi phép.

Nói cách khác, người giám mục định sử dụng thần lực từ sợi dây chuyền để đẩy lùi Undead. Nhưng vị Magic Caster ma lực hệ đã nhìn rõ sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai bên và nói với hắn ta không nên lãng phí năng lực của mình mà hãy sử dụng nó cho cái gì đó hiệu quả hơn.

Những hành động chuyên nghiệp và thận trọng của đối phương đã khiến Shalltear chú ý tới kẻ ra lệnh. Cô vừa muốn bắt ông ta nhưng lại vừa muốn tàn sát tất cả cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ không gian.

Ý chí của cô hoàn toàn bị đập nát, cô muốn giết, muốn giẫm bẹp, muốn xé rách tứ chi của chúng ra khỏi cơ thể. Sự cám dỗ ngọt ngào khiến hơi thở của của cô dần trở nên hỗn loạn, nỗi ham muốn khiến khóe miệng cô trào ra những bọt nước.

[Anti-Evil Protection] (Kháng ác quỷ).

[Lesser Mind Protection] (Tinh thần phòng ngự cấp thấp).

Hai Magic Caster liên tiếp sử dụng ma pháp phòng ngự lên các chiến binh.

Shalltear - người đã chìm đắm vào nỗi điên cuồng - dù hơi mơ hồ nhưng bắt đầu nảy sinh một thứ cảm giác gì đó giống như sự kính nể. Cho dù những ma pháp họ dùng đều chỉ là những ma pháp cấp thấp, nhưng tác dụng của nó lại vô cùng phù hợp với kẻ địch lúc này. So với đám lính đánh thuê chỉ biết lao đầu ban nãy hay tên chiến sĩ ngu xuẩn thích thể hiện mà ngay cả vũ kĩ cũng không biết dùng thì họ quả thật đã nằm ở một đẳng cấp khác.

Nhưng - đây chỉ là vô ích, mặc dù con bướm khi sa vào lưới nhện giẫy giụa đến mức nào cũng chỉ là vô ích. Cố chống lại mà thực lực lại quá chênh lệch, thì dù cố gắng đến đâu cũng chả có nghĩa lý gì.

Đối mặt với sự vùng vẫy đáng yêu đến thế khiến sự tự chủ cuối cùng trong lòng Shalltear vỡ vụn.

"Không...được--------Ta không ----------Ta không chịu nổi----------------------!"

Thanh âm vang lên như tiếng rít của một sợi dây cương bị cắt, Shalltear di chuyển đôi chân mình.

Mỗi bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng tựa như một vũ điệu. Nhưng đối với những kẻ đang nhìn cô thì tốc độ đó lại giống như một cơn lốc xoáy.

Bàn tay của cô đâm về phía trước.

Nó xuyên qua tấm khiên dày, đập nát áo giáp, bỏ qua ma pháp phòng thủ, cắt xuyên qua làn da, thịt, và xương cốt. Khi chạm tới trái tim còn đập, nó bóp mạnh rồi giật đứt. Gã chiến binh trước mặt Shalltear ngã xuống.

Bàn tay nhỏ bé nhuộm đỏ máu tươi, cô nắm chặt trái tim rồi giơ lên trên cao như thể triển lãm chiến lợi phẩm trước mặt người xem.

Nữ chiến binh kêu lên với sự sợ hãi còn gương mặt của giám mục lại bị vặn vẹo bởi nỗi căm hờn.

Shalltear vui vẻ trước những biểu cảm trong dự tính, cô cười khúc khích trong sự hưng phấn khi phát động ma pháp:

[Create Undead] (Tạo undead).

Gã chiến binh bị mất trái tim chậm rãi đứng lên với sự sống giả dối. Hắn đã bị biến thành một Undead cấp thấp nhất Zombie. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.

Shalltear đem trái tim đến bên miệng rồi nuốt thẳng. Ngón tay với móng vuốt của cô chĩa vào trong quả cầu máu đang lơ lửng và rút ra một tia máu. Cô quấn nó thành hình trái tim rồi đẩy vào ngực con Zombie.

Trái tim được tạo ra từ tơ máu xoắn lại và vung vẩy như lũ ấu trùng ngọ nguậy. Nó thấm vào trong cơ thể của Zombie. Trong nháy mắt, con Zombie run lên, toàn thân co rút và bề ngoài bắt đầu nảy sinh biến hóa.

Giống như nước trong cơ thể đều bốc hơi, làn da của con Zombie bắt đầu khô héo như vỏ cây sần sùi, móng vuốt dài ra và răng nanh bắt đầu mọc. Không bao lâu, Undead này sẽ không còn gọi là Zombie nữa.

Nhìn Vampire cấp thấp được sinh ra khiến các Mạo hiểm giả cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

"Không...không thể nào! Ta chưa từng nghe nói đến con Vampire nào có khả năng dùng ma pháp cao cấp mà không cần trả giá như thế này!"

"Sự thật ngay trước mắt, không nên hốt hoảng! Phải bình tĩnh đối phó!"

"Nhưng...!"

"Nếu không rút lui được - tấn công..."

"Đã hiểu!"

Người giám mục lâm vào nỗi hoảng hốt còn hai chiến binh nhanh chóng lấy lại tinh thần và thực hiện mệnh lệnh. Một gã lao đến chém vào Shalltear, còn gã kia tập trung đối phó với con Vampire cấp thấp từng là đồng bọn của họ.

"Lạy...lạy đức chúa, Chúa tể cai trị ngọn Lửa thiêng, xin hãy đập tan những thứ ô uế trước mắt người!"

Lần theo những tiếng niệm của người giám mục, sợi dây chuyền phát ra một tiếng keng nho nhỏ và thứ sức mạnh thiêng liêng được giải phóng. Ánh sáng chói lòa của nó tỏa ra xung quanh, thắp sáng cả một vùng trời, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với Shalltear.

"Hhahahahahaha----------------!"

Nhưng thứ sức mạnh ấy không phải không có hiệu quả. Nó trói buộc thân thể của Vampire cấp thấp và khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Tận dụng thời cơ đó, gã chiến sĩ đã đâm kiếm xuyên qua trái tim của con mồi.

Tuy biết rằng phần Zombie trong nó vẫn còn do quá trình hóa Vampire chưa hoàn thành nên mới bị ảnh hưởng bởi ma pháp của giám mục, nhưng nhìn đồ chơi do mình chế tạo lại bị thứ thần lực tầm thường đánh bại đã khiến Shalltear trở nên khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm.

Trong khi dùng ngón út của mình chặn thanh kiếm, Shalltear trừng mắt nhìn giám mục đứng cuối cùng.

"Vướng quá-------!"

Cô uể oải búng tay phải của mình, tựa như một cú vung tùy ý khiến gã chiến sĩ đang vung kiếm bay đầu và ngã xuống. Máu từ vết thương phun ra thấm đẫm mặt đất.

[Lesser Strength Increase] (Tăng thể lực cấp thấp).

Người giám mục nhanh chóng tăng ma pháp cường hóa lên tên chiến sĩ cuối cùng đang đấu với Vampire cấp thấp. Gã nhanh chóng áp đảo nhờ lợi thế của mình trước sự chậm chạp của con Vampire.

Shalltear nghiêng đầu suy tư khi nhìn hai kẻ hăng máu chơi đùa. Nếu lúc này mà cắt ngang thì thật thô lỗ, hơn nữa cô vẫn còn những con mồi khác. Ý nghĩ khát máu này khiến Shalltear tiến về phía người giám mục.

Nữ chiến sĩ đứng ra, và chặn đứng đường đi của cô, trên tay cô là một vũ khí bằng sắt bình thường.

Vẻ mặt đó thật dễ thương, theo cách nào đó. Ngay cả khi sợ hãi, cô ta vẫn nắm chặt thanh kiếm với đôi tay run rẩy, tựa như một con thú nhỏ đáng thương đang giơ móng vuốt tí hon của mình ra để dọa nạt kẻ thù.

Điều đó khiến bụng dưới của Shalltear nóng lên, thứ cảm xúc này chỉ có khi cô mân mê trong niềm vui của xác thịt.

Âm thanh của cô ta sẽ như thế nào nếu bị cắt đứt từng đầu ngón tay? Hay ta nên cắt tai cô ta rồi bắt cô ta ăn nó? Không, có lẽ ta nên uống máu cô ta thì hơn. Dù sao đây cũng là con mồi nữ tính đầu tiên kể từ khi ra ngoài...

"Vậy ngươi sẽ là món điểm tâm ngọt ngào của ta..."

Sau khi tuyên bố với cái miệng mở rộng, Shalltear nhảy lên.

Cô dễ dàng nhảy qua đầu của nữ chiến sĩ rồi hạ xuống trước mặt hai Magic Caster.

Trước khi người giám mục kịp phản ứng, Shalltear đã nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang nắm sợi dây chuyền rồi bóp mạnh. Sức mạnh này lớn đến nỗi khiến xương tay của giám mục bị nghiền nát. Những mảnh vỡ trôi dạt khỏi vị trí ban đầu và xuyên khỏi da thịt hắn.

"GAHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Tiếng thét đau đớn của giám mục khiến Shalltear vui lòng, cô quyết định giải thoát hắn khỏi sự đau đớn.

Bàn tay cô lướt qua cổ của gã giám mục, nhìn máu từ vết thương rỉ ra rồi bị hút về phía quả cầu máu khiến Shalltear vui vẻ gật đầu.

Đúng lúc này, có ai đó đã dùng hết sức đâm thẳng vào lưng Shalltear. Nhưng đòn tấn công dường như vô tác dụng, Shalltear vẫn đứng nguyên như một cây đại thụ, thậm chí còn không chút bận tâm tới mũi kiếm xuyên qua ngực cô.

"Không...không thể nào...Tại sao nó lại không có tác dụng....đây là vũ khí bạc mà...?"

Nhìn Shalltear không chút phản ứng dù bị một kiếm xuyên tim khiến nữ chiến binh thét lên chói tai.

Vũ khí bạc mà nữ chiến binh dùng đến từ kẻ đã chết.

Người Magic Caster ma lực hệ nói không sai, có điều, cũng không phải đúng hoàn toàn. Loại vũ khí muốn có tác dụng với Shalltear phải là vũ khí được kết hợp từ bạc và ma lực nhất định, hoặc là loại vũ khí thuộc tính có niêm ấn ma pháp mạnh mẽ. Nếu chỉ có bạc thì không thể gây chút thương tổn nào đến cô.

Shalltear để mặc nữ chiến binh phía sau và nhỉn hướng mắt tới ông lão Magic Caster còn đang sững sờ.

[Magic Arrow] (Mũi tên ma thuật).

Ông liều mạng phát động ma pháp và tạo ra hai mũi tên ánh sáng bắn vào Shalltear, nhưng - chúng nhanh chóng bị triệt tiêu.

Đây là hiệu quả từ kỹ năng đặc thù của Shalltear [Magic Nullification] ( Ngăn chặn ma pháp). Kỹ năng này cũng không phải hoàn hảo, nó có thể bị vô hiệu hóa bởi những Magic Caster mạnh mẽ hơn cô. Nhưng với sự khác biệt về sức mạnh quá xa như thế này, Shalltear hoàn toàn có thể không cần bận tâm đến đối phương.

Nói cách khác là Magic Caster hoàn toàn bất lực trước Shalltear.

"Chán------------------------------chết------------------------!"

Shalltear vung tay và khiến cái đầu của kẻ nhàm chán rơi xuống đất mà không chút tốn sức.

Khi cô phát hiện Vampire cấp thấp và gã chiến sĩ vẫn chưa phân thắng bại....

Cô tiện tay nhấc hai cái đầu lên và ném vào hai người với vẻ buồn chán. Sự kết hợp giữa vật nặng 6km và tốc độ ánh sáng đem cả hai đập ngã nhào.

Trong lúc Shalltear không để ý, món điểm tâm ngọt nào ( nữ chiến binh ) liên tục vung kiếm chém vào thân thể cô.

Nhưng có tác dụng sao?

Đối với hành động vô ích này, Shalltear thậm chí còn không cả cảm thấy nhột. Nói cách khác là cô ta chỉ đang làm trò hề với Shalltear. Ảnh hưởng duy nhất là chuyện bộ lễ phục của cô xuất hiện thêm vết rách, nhưng chỉ cần Shalltear không có việc gì, trang phục ma pháp trên người cô đều sẽ tự động phục hồi như cũ.

"Tới giờ ăn rồi, món điểm tâm! Itadakimatsu!"

Tiếng cười ngân lên như như một đứa trẻ để dành món ngon nhất để ăn sau cùng, nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng ghê tởm đến nỗi khiến người ta thấy buồn nôn. Shalltear xoay người đối mặt với nữ chiến sĩ đang không ngừng vung chém.

Chạm phải ánh mắt đỏ thẫm của Shalltear, nữ chiến binh quỵ xuống đất khi nhận ra mình là người cuối cùng. Hai mắt cô đẫm lệ. Rồi cô điên cuồng lục lọi cái túi bên eo tựa như đang tìm kiếm thứ gì.

Shalltear thảnh thơi nhìn cảnh này qua đôi mắt đỏ quạch. Cô tò mò không biết nữ chiến binh đang định làm gì.

Không lâu sau, nữ chiến binh nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ rồi ném qua.

Shalltear liếc cái bình đang quay giữa không trung và hướng về phía cô với nụ cười nhạt.

Dù cho nữ chiến binh đã dùng hết sức để ném cái bình nhỏ này vào cô, nhưng trong mắt Shalltear thì tốc độ của nó quá chậm, chậm đến nỗi cô có thể thoải mái né tránh, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ mạnh không cho phép cô làm vậy, hơn nữa Shalltear cũng muốn xem biểu tình của nữ chiến binh khi át chủ bài cuối cùng bị đập nát trong nháy mắt.

Ham muốn giết chóc ngày càng dâng cao.

Nhưng Shalltear cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Với cô, món ăn càng phải đợi lâu thì hương vị của nó càng ngon lành khi nhấm nháp.

Shalltear nhìn cái bình đang bay tới, cô lơ đãng nghĩ.

Là nước thánh sao? Hay là chất lỏng gây cháy? Nhưng dù giẫy giụa thế nào cũng là vô dụng thôi. Cố gắng, và cố gắng. Dù đối mặt với cái chết cũng không buông xuôi. Thật là một nỗ lực đáng buồn. Có lẽ ta nên chậm rãi thưởng thức máu của cô ta và biến cô ta thành dạng nửa sống nửa chết chăng? Mà nếu cô ta là xử nữ thì ta vẫn nên hút máu cô ta đến chết. Còn nếu không thì ta phải chơi đùa thêm với cô ta một lát. Có cách nào để chơi mà không khiến cô ta đổ máu không nhỉ?

Như thể đã quyết định, một tay của Shalltear uể oải đập vào chiếc bình. Sức mạnh khiến chất lỏng màu đỏ bên trong vẩy ra khỏi nắp và tràn qua làn da cô.

Một cơn đau nhẹ nhàng truyền đến.

Ý chí của Shalltear trở nên trống rỗng, thậm chí ham muốn giết chóc của cô cũng bị tống lên chín tầng mây.

Cô ngây người chăm chú trước nguồn gốc của nỗi đau đớn - chất lỏng từ chiếc bình. Tại nơi chất lỏng chạm vào cô, da thịt cô bị nhăn lại và bốc khói nhè nhẹ, mang theo một mùi tanh tưởi.

Ánh mắt của Shalltear rời xuống mắt đất. Nắp bình đã được mở, chất lỏng đã biến mất, chỉ còn sót lại chút hương thơm nhàn nhạt.

Cái mùi này vô cùng quen thuộc với Shalltear.

Nó là một trong những chai thuốc được sử dụng thường xuyên trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Loại thuốc này là thuốc trị liệu cấp thấp được tạo ra từ ma pháp Trị Liệu hệ và có khả năng gây tổn thương tới Undead. Da thịt của Shalltear bị hòa tan là bởi nguyên nhân này.

"Tại sao lại như vậy!"

Shalltear rống lên giận dữ.

"Bắt sống cô ta!"

Nghe được mệnh lệnh của Shalltear, hai Vampire Bride đang khoanh tay đứng phía sau lập tức di chuyển. Trong lúc Shalltear ngẩn người, nữ chiến binh đã lợi dụng cơ hội này để chạy trốn. Nhưng hai Vampire Bride nhanh chóng đuổi kịp cô ta và tóm lấy đối phương.

Mặc cho nữ Chiến Binh điên cuồng giẫy giụa, nhưng sức mạnh giữa nhân loại và Vampire cách nhau quá lớn, và nhanh chóng bị lôi đến trước mặt Shalltear.

"Nhìn vào mắt ta!"

Shalltear nâng cằm người phụ nữ và bắt cô ta phải nhìn vào cặp ma nhãn của mình. Cô cố gắng dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể, nếu không sức mạnh của Shalltear sẽ dễ dàng xé nát cằm cô ta và kết thúc trong một tình huống khó xử.

Mặc dù Shalltear có thể dùng ma pháp Tín ngưỡng hệ, nhưng là một Undead, cô không biết cách để chữa trị cho người thường.

Được trùm lên một lớp màng mỏng kì lạ, ánh mắt nhuốm màu sợ hãi của nữ chiến binh sau khi bị buộc nhìn ma nhãn sớm biến thành sự thân thiện. Đây là tác dụng quyến rũ đặc biệt của [Demon Eyes of Attraction] (Mê hoặc ma nhãn).

Nhận thấy đối phương đã hoàn toàn nghe lời, Shalltear buông nữ chiến binh ra.

Cô có vài vấn đề cần hỏi.

Nhưng trước hết, chuyện quan trọng nhất chỉ có một.

Shalltear nhặt chiếc bình trên mặt đất lên và giơ ra trước mắt nữ chiến binh:

"Bình thuốc này từ đâu ra? Là lấy được từ ai?"

"Ở trong một quán trọ, một người đàn ông mặc giáp đen toàn thân đã đưa nó cho tôi."

Sự thoải mái và thẳng thắn của nữ chiến binh khiến Shalltear đông cứng.

"...Không thể nào...Không, điều đó không có khả năng...Nhưng...mà...là ở nơi nào....quán trọ đó là ở thành phố nào?"

"Quán trọ tại Eae Rantel."

Shalltear sửng sốt, cảm thấy như cả thế giới đang run rẩy. Người đàn ông trong bộ giáp đen, dù chỉ hơi mơ hồ, nhưng cô có thể đoán được người mà nữ chiến binh nhắc tới là ai.

Nếu cô đoán đúng, thì lại có thêm những vấn đề khác. Vì cái gì mà con nhỏ này lại có lọ thuốc? Sẽ thật khó tin nếu người ấy cho cô ta mà không có lý do nào.

"Không thể nào...."

Người ấy đã ra lệnh cho cô ta?

Hay là vì muốn thiết lập quan hệ nên mới giúp đỡ cô ta?

Chẳng lẽ là quan hệ bạn bè?

Trong đầu Shalltear hiện lên hình ảnh oai nghiêm của người thống trị tối cao trên ngai vàng Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Ainz Ooal Gown.

Sự bất an và lo lắng rằng cô có thể đã làm hỏng kế hoạch nào đó của chủ nhân khiến Shalltear càng thêm bối rối.

"Tại sao ngươi lại đến đây? Mục đích là gì?"

Giọng nói của cô đã không còn sự nhàn hạ thoải mái hay điệu bỡn cợt của gái làng chơi nữa mà hoàn toàn nghiêm túc khi tra hỏi. Cô cần biết càng nhiều thông tin càng tốt. Suy nghĩ như vậy khiến ánh mắt của Shalltear trở nên đỏ quạch khi trừng mắt với nữ chiến binh.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là tuần tra các tuyến đường, nhưng khi nghe tin gần đây có bọn cướp, chúng tôi đã quyết định đến đây để điều tra. Nhưng khi phát hiện tình huống không bình thường, đã khiến chúng tôi tách ra làm hai..."

"Chia ra hai nhóm?"

"Vâng. Vì chúng tôi không biết số lượng của bọn cướp là bao nhiêu. Nên đội trưởng quyết định kế hoạch tách làm hai, một đội giả vờ tiến công để thu hút sự chú ý của bọn cướp và dẫn chúng đến cái bẫy được đội kia bố trí sẵn."

"Còn một đội khác..."

Shalltear chậc lưỡi khi nhận thấy sự việc phiền toái lại phát sinh.

"Các ngươi có bao nhiêu người?"

"Bao gồm tôi thì nhóm có bảy người, sau đó..."

"Ừm? Chờ chút, bảy người? Không phải sáu sao?"

Ánh mắt của Shalltear quét qua số thi thể trên mặt đất. Ba chiến sĩ, một giám mục, một Magic Caster, còn có nữ chiến binh này...nhân số không đúng.

Nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt Shalltear, nữ chiến binh trả lời một cách thờ ơ:

"Đúng vậy, còn có một Ranger ( lính du kích), nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, hắn sẽ chủ động rút lui để tới Eae Rantel cầu viện."

"Ngươi nói sao....?"

Giọng của lão Magic Caster ma lực hệ trước khi bắt đầu trận chiến lớn một cách bất thường. Đúng rồi, thanh âm đó lớn đến mức khiến khu vực lòng chảo đều có thể nghe thấy rõ ràng.

"Kuh!"

Shalltear trợn to hai mắt, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Cô nhảy lên vị trí cao nhất và quan sát bốn phía. Nhưng khoảng rừng rậm rạp đã che lấp khả năng nhìn ban đêm của cô, ngay cả khi cô tập trung tinh thần để lắng nghe, cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm của tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá mà thôi.

Shalltear cũng không có năng lực cảm giác hệ cùng ma pháp tìm kiếm. Việc tìm người trong cả khoảng rừng rộng lớn vượt quá khả năng của cô.

"Khốn nạn!"

Cô giận dữ hét lên.

Hai lần - cô bị qua mắt đến hai lần liên tiếp. Một lần là do cô tự mãn, nhưng giờ còn thêm lần thứ hai. Shalltear nghiến răng:

"Đến đây, thú cưng của ta."

Chiếc bóng dưới chân Shalltear biến đổi và những con sói nhô ra từ đó. Dĩ nhiên, lũ sói này không giống đám sói bình thường. Đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sự giảo hoạt và tàn ác nổi bật giữa bộ lông tối đen như nơi tận cùng của bóng tối.

Đây là một loại quái vật cấp 7, Vampire Wolf.

Mặc dù Shalltear có thể triệu hồi được khá nhiều loại quái vật chủng Vampire bằng [Raise Kin] (Triệu hồi hoạn súc) nhưng chỉ có loại này mới am hiểu việc truy tung.

"Đuổi theo, đem tất cả kẻ lẩn trốn trong rừng cắn chết cho ta."

Những con sói gầm lên trước mệnh lệnh và hòa lẫn vào bóng tối trong khu rừng.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của chúng, Shalltear cảm thấy khả năng truy tìm đối phương của chúng gần như bằng không. Hình ảnh của Aura hiện lên trong đầu cô, tuy không lợi hại bằng con nhóc ấy, nhưng nếu đối phương cùng là Ranger thì hẳn sẽ có biện pháp né tránh.

Nói cách khác, nếu đối phương đã chạy thoát, thì cô phải nhanh chóng sắp xếp kế hoạch cho những việc tiếp theo. Shalltear vội vã trở về và bắt lấy nữ chiến binh, hỏi:

"Trừ ngươi ra, còn ai nhận được nước thuốc hay vật gì khác từ tay người chiến binh giáp đen đó không?"

"Không, hẳn là không có."

"Vậy à? Một vấn đề khác, tên Ranger kia có hội họp với đội còn lại không?"

"Không. Kế hoạch của chúng tôi là, trong trường hợp lọt vào nguy cơ bị toàn diệt, thì hắn nhất định phải trở lại thành phố. Có như vậy chúng tôi mới có khả năng sống sót."

Thất bại nhưng vẫn còn đường lui, hơn nữa bố trí rất cẩn thận, suy nghĩ tính toán hành động cực kì hoàn hảo. Có thể nói đã dồn Shalltear vào góc chết. Nhận thấy điều này khiến Shalltear vô cùng tức giận:

"Nhân loại thật xảo quyệt, nếu như chúa tể cho phép, ta sẽ đem các ngươi chăn nuôi như lũ gia súc!"

Nhưng sự tức giận này cũng không thể làm thay đổi tình huống thực tại.

Chắc chắn tin tức về một Vampire cấp cao sẽ được loan báo trong thành phố.

Tuy không biết tên Ranger có nhìn được bề ngoài của Shalltear hay không, nhưng khả năng đó dù sao cũng rất thấp. Tầm nhìn của nhân loại quá kém để có thể nhìn vào ban đêm.

Nhưng ngay cả như thế...

"Chết tiệt!"

Shalltear mắng một câu, lại tiếp tục trầm ngâm.

Mệnh lệnh của Ainz cho nàng là...

Mục tiêu là lũ tội phạm, cho dù biến mất thì cũng không khiến số đông nhân loại nghi ngờ.

Nếu trong đám cướp có kẻ biết ma pháp hoặc vũ kĩ, thì cho dù hút khô làm nô lệ vẫn phải lôi chúng về bằng mọi cách.

Nếu là tội phạm biết tường tận về tình hình tại thế giới này, hoặc kẻ am hiểu chiến trận thì càng không thể buông tha.

Nhưng đừng gây sóng gió, nếu nhân loại phát hiện ra những hành động này là của Nazarick thì sẽ tạo thành nhiều phiền toái cho tương lai của chúng ta.

...Như vậy.

Nếu vậy, cô đã trái lệnh rất nhiều.

Shalltear cố gắng kiềm chế sự nôn nóng bằng cách vuốt mái tóc.

"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..."

Cô liên tục lập lại những lời đó như thể đang cố gắng thôi miên chính mình.

Ngay cả khi đối phương mang theo tin tức về một Vampire đến thành phố, nhưng tên cô và thông tin của Nazarick vẫn chưa bị lộ.

Nói cách khác, không có manh mối nào để đem Vampire tấn công nơi này liên hệ cùng với Nazarick. Đám người trong thành phố hẳn sẽ cho rằng kẻ sát hại những tên lính đánh thuê nơi đây và tập kích các Mạo hiểm giả là một Vampire hoang dã.

Dù có trăm ngàn kẽ hở, nhưng chỉ cần đối phương không có tin tức rõ ràng thì sẽ không thể nào nghi ngờ đến bọn họ (Nazarick).

Shalltear tiếp tục trầm tư.

Chuyên kế tiếp là xử trí người phụ nữ này như thế nào.

Ngay cả khi cô ta đã rơi vào trạng thái mê hoặc, nhưng kí ức vẫn còn đó. Biện pháp tốt nhất là giết cô ta, nhưng còn lý do chủ nhân đưa lọ thuốc cho cô ta thì sao?

Nếu chủ nhân có mục đích hoặc lý do quan trọng nên mới đưa thuốc cho ả, thì việc mình động tay động chân chẳng khác nào trực tiếp cản trở kế hoạch của ngài. Vậy cũng không ổn.

Nếu tha cho cô ta, nhất định sẽ có kẻ nghi ngờ tại sao chỉ mình cô ta còn sống. Hơn nữa cô ta đã biết quá nhiều thông tin, nhất là ngoại hình của Shalltear sẽ bị tiết lộ. Dù bây giờ không có vấn đề gì, nhưng sau này nhỡ có chuyện gì thì sao?

Cách tốt nhất là liên hệ với chủ nhân, nhưng Shalltear lại không biết sử dụng ma pháp [Message].

Phải làm thế nào đây -

"A----------mình sẽ bị Ainz-sama quở trách mất...."

Shalltear ôm đầu lẩm bẩm với một giọng thì thầm.

"Nếu như không có [BloodFrenzy] ... Không, nói vậy thật bất kính với đấng sáng tạo của mình, Pelucino-sama. Nếu mình có thể đè nén được nó..."

Dù cô có hối hận cũng đã muộn, bất kể cô làm thế nào dể giải quyết con ả này thì đều sẽ bị mắng, phải làm sao mới giảm thiệt hại xuống tối thiểu đây.

"Tệ" vẫn tốt hơn là "Tồi tệ"

Shalltear không ngừng suy nghĩ, đến mức đầu sắp bốc khói mới đưa ra được kết luận.

Thay vì giết cô ta thì không bằng thả trở về mới có thêm lựa chọn. Giết rồi sẽ không thể cứu vãn, nhưng thả cô ta một con đường sống thì có thể tương lai sẽ cần dùng đến.

Shalltear kết luận như thế. Không, nói đúng hơn là cô đang tự lừa dối bản thân mình.

"Tên ngươi?"

"Brita."

"Tốt lắm, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này."

Shalltear để cô gái tên Brita ngây người tại chỗ rồi mang hai Vampire Bride đến một nơi cách đó không xa.

"Đêm toàn bộ vật phẩm nơi này thu lại sau đó rút lui."

Shalltear đã lo lắng không biết có đủ thời gian để thu thập hay không. Nhưng cô quyết định phải đánh cược một lần, hy vọng có thể lừa những kẻ này rằng mục đích của cô là đánh cướp. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, ít nhất cô có thể tạo bằng chứng giả để đánh lạc hướng đối phương.

"Shalltear-sama, còn cô gái thì sao ạ?"

Câu hỏi này khiến Shalltear quay lại nhìn Brita đang đứng lặng lẽ gần đó.

"Kệ cô ta đi."

"Không phải, thuộc hạ đang nói những đứa con gái khác..."

"...Cái gì? Cô gái khác?"

"Vâng thưa Shalltear-sama. Trong lúc tìm kiếm cá lọt lưới, thuộc hạ đã lục soát bên trong và phát hiện ra nhiều cô gái bị coi là đồ chơi tình dục, phải xử lý những người đó thế nào đây ạ?"

Sắc mặt Shalltear cứng đờ.

Đây là chuyện gì chứ...?

Cô quay đầu nhìn lại.

Nếu mặt mình không bị chúng nhìn thấy thì bỏ mặc lũ con gái đó cũng không sao. Nhưng có nên làm vậy không. Phiền phức quá, giết hết là xong rồi. Không, nếu thế thì việc Brita còn sống sẽ càng mất tự nhiên....

Shalltear gõ đầu trước những ý tưởng rối loạn, cô không biết nên làm thế nào để có lợi nhất cho bản thân.

"Làm thế nào bây giờ..."

"Ài! Ta không biết đâu..."

Vẻ mặt của Shalltear như muốn nói: Ngươi - con bé chết tiệt này - nói chuyện đó với ta làm gì. Giả vờ không biết rồi mặc kệ, để sau này hẵng báo cáo lại với ta có sao đâu. Ah, nhưng mà vậy thì khác gì có ý phản bội.

"Đủ rồi, ta không biết! Ta không biết đâu! Để chúng lại đây! Ném Brita vào chung với đám đó luôn!"

"Có sao không ạ?"

"Ta làm sao biết được, đáng chết, câm miệng cho ta!"

"Thật xin lỗi Shalltear-sama."

"Rút lui, nhanh lên!"

Hai Vampire sau khi hành lễ bắt đầu hành động, lúc này Shalltear ôm đầu chậm rãi ngồi xuống.

"...Nhất định sẽ bị mắng...Làm sao bây giờ...Nhưng mà...Hả?"

Shalltear ngẩng đầu, nhìn theo hướng lũ Vampire Wolf đang tập trung ở đó.

"Tìm được rồi sao?"

Cô cảm giác đám sủng vật mình triệu hoán đang dần biến mất, cảm giác này không phải do hết thời gian triệu hồi mà là do bị kẻ khác tiêu diệt.

"Đem lũ kia sắp xếp cẩn thận rồi đuổi theo! Ta sẽ để lại dấu hiệu!"

Shalltear ban ra một quyết định rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đi. Tuy tốc độ của cô trong rừng ít nhiều bị chậm lại, nhưng ngay cả một con ngựa đang phi nước đại cũng không thể đuổi kịp cô lúc này.

Xuyên qua rừng trong một nhịp thở, Shalltear chạy đến nơi đám thú cưng của cô lưu lại.

Đứng tại đó có mười hai người.

Tất cả đều mang những bộ trang bị khác nhau.

Vẻ ngoài của các trang bị này không giản dị như của các Mạo hiểm giả, mà khá độc đáo và có nét tương tự với trang bị của Shalltear. Sức mạnh liên tục được phát ra từ đó và vô cùng mạnh mẽ.

Đương nhiên, Shalltear không có kỹ năng đặc thù để giám định sức mạnh của trang bị, mà chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân mình. Nó nói cho cô biết những trang bị này ít nhất phải là cấp [Legendary].

Shalltear tự hỏi những kẻ này là ai. Mười hai người đàn ông và phụ nữ này đều được bao bọc bởi một vầng hào quang đặc biệt. Những nhân loại Shalltear từng gặp đều không có thứ hào quang này. Sự chênh lệch đó giống như so sánh giữa chuột nhắt và sư tử vậy.

Ánh mắt của Shalltear chuyển từ người này sang người khác, cuối cùng dừng lại trên người một chàng trai.

(Kẻ này...rất mạnh?)

Shalltear không phải là chiến sĩ chuyên nghiệp, vậy nên cô không thể đánh giá chính xác được sức mạnh của gã đến đâu, cô chỉ có thể phán đoán đơn thuần rằng hắn ta mạnh hơn hai Vampire Bride cô mang theo, và có thể mạnh hơn cả kẻ mạnh nhất trong đội [Pleiades] - Solution.

Cô cẩn thận quan sát kẻ này.

Shalltear phán đoán hắn là nam bởi trang bị nam giới trên người, nhưng gương mặt hắn lại có nét ái nam ái nữ.

Không giống nam hay nữ, gần như giống nam, nhưng lại vừa giống nữ, thậm chí có khi cả hai cũng không phải. Thân hình không quá cao...gương mặt vẫn còn lưu vết ngây thơ và trẻ con. Có lẽ còn đang trong giai đoạn thiếu niên, cho nên càng khó kết luận.

Mái tóc đen của hắn dài đến chạm đất. Đôi mắt màu Ruby sắc bén cũng đang thận trọng đánh giá Shalltear. Một bên tay cầm một cây thương đơn giản - khác hẳn với trang bị trên người - chỉ thẳng vào cô.

" - Sử dụng nó."

Chàng trai phát ra một giọng nói băng lãnh tựa nước mùa đông khiến đội ngũ bên người bắt đầu bối rối. Shalltear không hiểu ý tứ của câu nói này, có lẽ hắn đang ra lệnh sử dụng một đạo cụ nào đó vô cùng mạnh mẽ. Loại đạo cụ có đủ sức mạnh để đối đầu với Shalltear - hẳn phải là cấp [Divine] chăng?

Shalltear không quan tâm tới mấy người đang rục rịch hành động. Với cô, trong số này chỉ có một kẻ phát ra cảm giác khiến cô thận trọng, còn những kẻ khác đều chỉ là tôm tép.

Đang đứng giữa trung tâm của đám người là một người phụ nữ có trang phục kì lạ.

Cổ áo tròn dựng thẳng giống như thuộc thiết kế của áo dài tay. Nhưng hình dáng chung lại giống như một chiếc váy một mảnh chuyên dùng cho phụ nữ với hai bên xẻ dọc bên hông. Nó có màu trắng bạc, bên trên thêu một con Ngũ Trảo Kim Long trong tư thế bay lượn.

Trong thế giới của Ainz, loại trang phục này có tên là sườn xám [Cheongsam].

Song người phụ nữ diện trang phục đó lại chẳng hợp chút nào. Khuôn mặt lớn tuổi đầy những nếp nhăn nheo. Phần chân lộ ra như một cành cây Burdocks (Bàng Ngưu) hoặc khoai tây sấy khô. Sự trái ngược này phải nói là khiến người ta cau mày khó chịu, và thậm chí còn buộc Shalltear phải rời mắt.

Nó có thể coi là một sai lầm ngẫu nhiên.

Song mọi thứ đều vì những biến hóa nho nhỏ mà tập trung lại với nhau, và biến nó thành loại kết quả không ai có thể đoán trước.

Nếu Ainz không bắt được Nigun, nếu Ainz không phản kích lại hệ thống ma pháp tình báo của Pháp Quốc mạnh mẽ đến thế, nếu Pháp Quốc không tưởng nhầm là Long Vương sống lại, nếu Shalltear không bị phân tâm... có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác.

Nhưng kể từ khi có quá nhiều ngẫu nhiên diễn ra, những lằn tơ này đã bắt lại với nhau tại một điểm mà ta gọi là định mệnh, một sự "tất nhiên" không ai có thể né tránh.

Bộ sườn xám kia có tên là "Downfall of Castle and Country, Kei Sei Kei Koku". (Nghiêng nước nghiêng thành). Nó là một trong số bảo vật mà thần tín ngưỡng của Pháp Quốc để lại, và sức mạnh của nó hoàn toàn vượt qua Shalltear.

---Rùng mình.

Thân thể Shalltear- thủ vệ đẳng cấp cao nhất Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik run lên từng cơn. Có thể nói nó là một loại bản năng, hay giác quan thứ sáu phát ra báo động.

Shalltear chớp mắt, trực giác của cô gào thét đòi giết chết kẻ khiến nó cảnh giác - già kia.

Nhất định phải giết bà ta.

Nhưng ngay lúc Shalltear quyết tâm ra tay thì gã đàn ông cầm thương nhảy đến và chặn cô lại.

"Đừng cản đường ta!"

Shalltear dùng toàn lực đánh bay hắn. Nếu là thân thể của nhân loại bình thường hẳn đã bị nghiền nát, nhưng gã chỉ bị đánh bay và thậm chí vẫn còn sống. Ngay cả chiến ý cũng mạnh mẽ hơn.

Shalltear chỉ thẳng vào bà già và phát động ma pháp.

[Mass Hold Species]. (Bắt giữ Tập đoàn).

Cô muốn giết bà ta, nhưng đồng thời cũng muốn bắt giữ một vài người xung quanh. Bởi cô có một loại dự cảm, chỉ cần bắt được những kẻ này thì không những cô có thể bù đắp lại lỗi làm lúc trước mà còn được khen thưởng....

Dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị đứt quãng, nội tâm của cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Cảm giác một phần tâm trí bị cướp đi khiến cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Ngay khi hiểu được nó, Shalltear bắt đầu khiếp sợ, một nỗi khiếp sợ không gì có thể so sánh, nỗi khiếp sợ mà Undead cũng không thể xua tan.

Khống chế tinh thần.

Undead có tính đề kháng với khống chế tinh thần, nhưng thần trí của chúng vẫn có thể bị khống chế.

Cảm giác bất lực tràn ngập trái tim cô.

Sự phẫn nộ trào dâng khi từng mảng kí ức bị xóa bỏ và trở nên trống rỗng.

Ý chí còn sót lại của cô lướt qua vô số tình huống tồi tệ nhất.

"YAAAAAAAAA.........AAAAAAAAAAAAAAAAA------------------!"

Cô hét lên và cố gắng chống lại, máu chảy ra từ khóe mắt cô tựa như nước mắt rơi xuống cho niềm xót xa và nỗi căm hờn.

Thứ tinh thần khống chế kia đang làm dơ bẩn cô - một thủ vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Nhưng dù Shalltear liều mình chống cự đến thế nào, ý thức của cô vẫn không ngừng bị nhuộm trắng. Thậm chí ngay cả ma pháp dịch chuyển cô cũng không thể sử dụng, bởi chỉ cần cô phân tâm một giây thôi, tâm trí của cô sẽ thực sự tan biến.

Trong những giây còn sót lại, Shalltear vô thức tận dụng kỹ nãng trong class của mình và tạo ra một ngọn thương thanh tẩy [Purifying Javelin], một kỹ năng ẩn chứa thuộc tính thần thánh vô cùng lớn. Ngay cả khi bản thân mang hắc ám thuộc tính nhưng vẫn có thể gây tổn thương nặng nề cho đối phương. Quan trọng hơn là, chỉ cần rót MP vào thì có thể tăng thêm khả năng truy sát mục tiêu.

Cô gắng gượng dùng sức mạnh và ý chí cuối cùng của mình để phát động kĩ năng - mục tiêu chỉ có một kẻ duy nhất: bà già đã có ý định làm dơ bẩn cô. Shalltear hoàn toàn không đặt kẻ cầm tấm gương lớn như khiên chắn đang thủ hộ trước bà ta vào trong mắt.

Rồi - cô ném mạnh.

Mũi giáo rời khỏi tay cô mang theo một ý chí riêng.

Nó đã được cường hóa bởi những kỹ năng mà Shalltear có thể sử dụng trước khi ý thức của cô vỡ vụn.

Và giống như một tia chớp, nó xuyên qua gã đàn ông cùng tấm chắn và cắm trúng vào bà già đứng sau.

Hai kẻ đau đớn quỵ xuống và thấm đẫm màu máu đỏ, cùng sự hỗn loạn lan nhanh như lốc trong nhóm người.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của thế giới này mà Shalltear có thể nhìn thấy.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-Giao Đoạn

Hoàng cung vương quốc Re Estize.

Tại nơi sâu nhất nơi Vương Thành Laurentin, nơi được bao quanh bởi những bức tường cao lớn nối liền với hai mươi tòa tháp trụ có một khu vực có thể coi là trái tim của cả Vương Quốc.

Điện Valencia.

Trái với những cung điện hoa lệ khác, cung điện này nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là nơi nhà vua sẽ cùng các nhà quý tộc và các trọng thần họp bàn quyết sách quốc gia.

Một trong số họ là Gazef Stronoff - Chiến Binh Trưởng của Vương quốc. Và hiện ông đang quỳ trước đức vua Ranpossa III trên ngài vàng để thể hiện lòng trung thành của mình.

(Ngài đã già đi nhiều.)

Dù chỉ mới có nửa tháng trôi qua, nhưng vẻ ngoài của đức vua hiện tại so với trước khiến Gazef cảm giác như vậy.

Mái tóc của vị vua đáng kính nay chỉ còn lưa thưa tóc bạc. Thân thể gầy yếu của ngài, cùng làn da tái xám thiếu sức sống. Bàn tay nắm lấy quyền trượng quắt lại như cành khô, và vương miện nặng nề trên đầu ngài ngày càng trễ xuống.

Kể từ khi lập vị được 39 năm, nay ngài đã được 60 tuổi.

Lẽ ra đã tới thời điểm ngài phải thoái vị để nhường ngôi. Nhưng đáng tiếc là, ngài vẫn chưa tìm được người thích hợp để kế thừa.

Vấn đề không phải là vương triều không có hoàng tử thừa kế, bởi ngài có tới hai người con trai. Nhưng khả năng của hai đứa con vĩnh viễn chỉ có thể làm con rối trong tay các đại quý tộc đã khiến ngài vô cùng thất vọng và buồn phiền.

Người đàn ông trong thân xác già cỗi thở dài vô lực rồi chậm rãi nói:

"Đội trưởng, ngươi có thể bình an trở về là điều khiến ta an tâm nhất."

"Vâng, thần xin cảm tạ ngài thưa bệ hạ!"

Nghe được những lời tràn ngập sự thương cảm khiến Gazef cúi đầu sâu hơn khi đáp lại.

"Ah, ta cũng đã nhận được báo cáo của ngươi, nhưng ngươi hãy trình bày lại chuyện lần này một cách chi tiết, được chứ?"

"Tuân mệnh."

Gazef bắt đầu nói về những vấn đề xảy ra sau khi mình rời khỏi Vương Thành và tới làng Carne. Ông đặc biệt nhấn mạnh và giải thích cặn kẽ về Magic Caster bí ẩn tự xưng là Ainz Ooal Gown cũng như tránh đề cập tới các gián điệp của Giáo Quốc Slein.

Chuyện này càng ít người biết càng tốt, và nó không thích hợp để nhắc đến bây giờ, Gazef đã nghĩ như vậy.

Do đó Gazef chỉ tập trung vào vị anh hùng mà ông đã gặp và cách anh ta giải cứu dân làng khỏi nguy hiểm ra sao...

"Ra là vậy, đây quả là một giai thoại đáng quý... sẵn lòng đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu vớt kẻ yếu..."

Câu nói cảm thán tràn ngập sự khen ngợi của nhà vua khiến những quý tộc khác thốt lên lời khinh bỉ về kẻ có tên Ainz Ooal Gown này.

Hắn rõ ràng là kẻ đáng ngờ.

Quái nhân thích giấu mặt.

Tên của gã Magic Caster thật cổ quái.

Thậm chí một ý kiến còn cho rằng chuyện Magic caster đến cuối cùng mới xuất hiện rõ ràng là trò lăng xê rẻ tiền.

Gazef phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế sự phẫn nộ. Đối với vị ân nhân bị thóa mạ như vậy mà không thể đáp trả càng làm ông giận dữ với chính mình.

Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Bởi tất cả những quý tộc - người châm chọc ân nhân của ông - đều có một điểm chung, họ thuộc về một phe phái có tên là Greater Nobility Faction.

Vương Quốc Re Estize được lập lên dưới chế độ phong kiến phân quyền (TL: Thêm vao chút cho rõ ràng). Nhà vua chỉ có thể kiểm soát được 30% lãnh thổ, 30% còn lại thuộc về các đại quý tộc, và 40% nằm dưới quyền quản lý của các quý tộc nhỏ hơn.

Rốt cuộc điều đó đã hình thành lên hai phe phái ngày đêm cạnh tranh nhau.

Một bên là phái ủng hộ Vương Quyền, và bên còn với hơn một nửa các đại quý tộc chính là phái Greater Nobility Faction.

Vậy nên dù là đứng trước quốc vương, các nhà quý tộc mới trắng trợn ngạo mạn mà không chút kiêng dè.

Thân là thuộc phe Vương Quyền, lại là cánh tay phải của đức vua buộc Gazef không thể cất lời. Tài ăn nói của ông không thể sánh bằng những tay chính trị lõi đời. Nếu ông tùy tiện xen mồm thì chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi.

( Việc đội quân bí mật của Giáo Quốc Slein có thể nắm rõ hành động của ta để căn thời gian xuất hiện như vậy... có nghĩa là trong Vương Quốc có gián điệp... là một trong các đại quý tộc...)

Đôi mắt của Gazef hướng về nơi đứng của các quý tộc, và dừng lại trước một kẻ có ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Người này có một mái tóc vàng thắt bím thả xuống sau lưng và một cặp mắt xanh thanh mảnh.

Có lẽ vì ít ra ngoài nên da của hắn mang một màu trắng xanh bệnh hoạn. Thế nhưng khi kết hợp với thân hình gầy gò và lêu nghêu của hắn làm người ta ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh của một con độc xà đang nhảy múa.

Nhìn qua tuổi của hắn chưa đến 40, nhưng bởi màu da thiếu sức sống nên càng khiến hắn trở nên già nua.

Hắn là một trong sáu đại quý tộc, và được biết đến với cái tên Lãnh chúa Raven. Một kẻ vô cùng giảo hoạt khi luồn lách giữa hai phe phái mà vẫn có thể tranh thủ được lợi ích.

Nếu ông không nhầm thì hắn còn là kẻ thao túng sau lưng nhị hoàng tử.

(Nếu có kẻ phản bội Vương Quốc, thì chỉ có thể là hắn...)

Nhận thấy cái nhìn soi mói, đôi môi mỏng của Lãnh chúa Raven cong lên như một lời khiêu khích khiến khuôn mặt của Gazef trở nên đông lại.

"...Được rồi, báo cáo của Đội Trưởng đã hết, còn một vấn đề trọng yếu hơn mà chúng ta cần thảo luận..."

Thanh âm mệt mỏi của nhà vua khi nói buộc các quý tộc phải dừng lại việc bàn tán. Nhưng lúc này Gazef đã đi tới bên nhà vua và chăm chú nhìn xuống làm cho sự bất mãn tăng dần.

Xét cho cùng thì Gazef vẫn là thân tín của đức vua.

"Như vậy, dựa theo thông lệ hằng năm, mấy tháng tới sẽ là lúc Đế Quốc phát động chiến tranh. Vấn đề trọng yếu mà chúng ta cần thảo luận... Lãnh chúa Raven, ngươi nói đi..."

"Tuân mệnh thưa bệ hạ."

Giống như một U Linh, người đàn ông lặng lẽ bước lên trước và cất lên một giọng nói nhẹ nhàng.

Không có lấy một âm thanh phản đối.

Sức ảnh hưởng với hai phe phái của Raven quá lớn, chưa kể hắn cũng là người có quyền lực nhất trong số sáu đại quý tộc. Nào có ai dám đắc tội với hắn.

Sau khi kết thúc kế hoạch về phương án hành động và điều binh không có chút dị nghị, Lãnh chúa Raven tươi cười nhìn quốc vương rồi cúi người:

"...Báo cáo kết thúc."

"Cảm ơn ngươi, Lãnh Chúa Raven. Có ai còn ý kiến gì không...?"

Sự ồn ào lại trở về với căn phòng thêm một lần nữa... cùng với những tiếng thì thầm bên tai.

"Lần này chắc chắn chúng ta sẽ đánh lui đối phương và có lẽ còn phản công được Đế Quốc."

"Hoàn toàn chính xác...Tôi quá mệt mỏi khi phải e ngại Đế Quốc rồi."

"Đúng thế. Lần này phải cho những hạng ngu xuẩn ở Đế Quốc kiến thức chỗ đáng sợ của chúng ta."

"Không sai, không sai, ngài Bá Tước thật thông tuệ."

Những tiếng cười khoái trá cùng lời phụ họa vang lên giữa những kẻ mang hoa phục.

Dù rằng họ đều biết đây chỉ là những lời nói nhảm, nhưng cũng không thể không cảm thấy vui sướng.

Hằng năm trên chiến trường bình nguyên Kaze, Vương Quốc cùng Đế Quốc luôn xảy ra giao tranh.

Tuy vây song phương chưa từng bị tổn thương quá nặng nề. Đó là bởi Đế Quốc không dốc hết binh lực. Nếu Đế quốc thực sự muốn công hãm Vương Quốc thì đã không dựng trận ở bình nguyên Kaze và chờ quân đội Vương Quốc tiến đến.

Gazef và một vài nhà quý tộc khác - những kẻ biết động não - đều hiểu mục đích trong thủ đoạn mà Đế Quốc đang dùng.

Chúng muốn từ từ tiêu hao nguồn quân lực và sức mạnh quốc gia của Vương Quốc.

Quân đội của Vương Quốc đều được chiêu mộ từ bình dân, còn quân đội của Đế Quốc thì là binh lính tinh nhuệ cùng hệ thống kỵ sĩ.

Dù chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra bên nào mạnh hơn cả. Vậy nên Vương Quốc phải huy động bình dân gấp đôi mới có đủ số lượng chống lại lực lượng này. Mà binh lực càng nhiều, lương thực dùng cho quân đội càng lớn.

Dù có dùng ma pháp đạo cụ để tạo ra lương thực, nhưng giá trị dinh dưỡng cùng hương vị khó ăn của nó khiến ngay cả những kẻ chết đói cũng phải do dự trước khi ăn khiến nó không thể dùng làm lương thực chính.

Mà thời gian đế Quốc xâm lược lại thường đúng vào thời điểm thu hoạch lúa mì càng làm cho các làng mạc bị mất đi nhân lực và trong cả vụ mùa họ sẽ không đủ thời gian để trồng thêm được thứ gì khác.

Cứ như thế dù không phải đối phó với sức mạnh toàn lực của Đế Quốc, thực lực của Vương Quốc vẫn sẽ bị suy nhược... và Vương quyền theo đó cũng héo tàn.

Đó là lý do phái Greater Nobility Faction khi nhìn thấy quyền lực của phe Vương quyền bị lung lay lại tỏ ra vui mừng đến vậy.

(Một khi sức mạnh quốc gia của chúng ta yếu đi, Đế Quốc chắc chắn sẽ tổng tiến công. Các ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tiếp tục chiến tranh quy mô nhỏ với chúng ta như hiện thời sao...Một lũ khờ.)

Sự tin tưởng mù quáng rằng mình sẽ có quyền lực vĩnh viễn của các quý tộc khiến sự tức giận trong Gazef càng lớn hơn.

"Nếu thế, ngài Đội trưởng, cái tên Magic Caster khả nghi kia không chừng là người của Đế Quốc đấy. Chắc chắn là hắn cố ý lẻn vào cảnh nội để làm gián điệp."

"Ah, ra là vậy, tôi nghĩ ngài nói đúng. Nghe nói bên Đế Quốc có cả một học viện dành cho các Magic Caster...khả năng này rất đúng..."

"Hay hắn là người của Giáo Quốc Slein? Nếu tôi không nhầm thì bên họ luôn có một tên thật, một tên thánh sau khi rửa tội và một tên gọi trong gia đình, cái tên kì quái của hắn có lẽ bắt nguồn từ đó chăng?"

"Nếu lo lắng thì nhốt hắn vào ngục là được. Thực ra mà nói, cái lũ Magic Caster cùng đám Mạo Hiểm giả dám tự tiện tổ chức Công Hội mới là vấn đề chính đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung giải quyết nhanh chuyện đó thì hơn, nếu buộc bọn chúng phục vụ cho chúng ta là tốt nhất."

"Tiền thanh toán nhiệm vụ cũng thật vô lý. Mạo hiểm giả sống tại Vương Quốc thì trách nhiệm đánh đuổi quái vật là đương nhiên. Dựa vào cái gì mà chúng dám moi tiền của chúng ta?"

"Hừ... những tên như vậy thật đáng chết..."

"Bắt hắn về rồi tra hỏi là xong."

Nghe thấy điều này, Gazef không thể tiếp tục im lặng được nữa. Ông không thể chịu đựng được sự vu khống người ân nhân đã cứu ông, dân làng và các thuộc hạ của mình.

"Xin dừng lại. Thái độ của người Magic Caster với Vương Quốc vô cùng hữu hảo. Nếu vô cớ bắt một người tốt bụng như vậy thật không phải là biện pháp sáng suốt..."

Ý kiến của Gazef đã làm chệch luồng thảo luận khỏi đường ray. Sự chán ghét lộ rõ trên gương mặt của mấy tên quý tộc.

Gazef đã leo lên vị trí này chỉ bằng tài năng kiếm thuật của mình. Trong mắt những quý tộc lâu đời, ông chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi.

Chúng căm ghét điều đó.

Nhưng chính kỹ thuật bách chiến bách thắng của Gazef lại càng làm họ ghét cay ghét đắng.

Với họ, những quý tộc có thân phận cao quý, việc phải đứng chung với một kẻ có thân phận thấp kém hơn mình, và việc chúng không thể bằng kẻ thấp kém đó, làm chúng cảm thấy như nuốt phải ruồi.

Vài nhà quý tộc cắt lời Gazef bằng những tràng chỉ trích, kèm theo đó là tiếng phụ họa không ngừng.

Trên vương tọa, nhà vua chấm dứt cuộc tranh luận bằng một giọng khàn khàn xen lẫn tiếng thở dài:

"...Được rồi, ta cho rằng nhận xét của Đội Trưởng không sai..."

"Vâng...nếu bệ hạ đã nói như vậy..."

Các quý tộc không tiếp tục bác bỏ và tạm thời thu hồi vẻ cười nhạo của mình.

Ánh mắt của Gazef hướng tới vị quốc vương mà mình nguyện trung thành sự cảm kích vô hạn.

Quốc vương gật đầu đáp lại khi lướt qua vẻ mặt ấy.

Với Gazef, chờ đón ông sau mỗi lần kết thúc hội nghị tràn ngập sự đấu tranh quyền lực cùng a dua nịnh hót luôn là sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy vậy ông cố gắng không thể hiện nó ra mặt khi hộ tống đức vua trên những hành lang dài.

Đức vua - người từng trải qua một cuộc chiến và bị tổn thương bên đầu gối - chống từng bước quải trượng làm dáng người ngài lung lay như sắp đổ. Nhưng vì tôn nghiêm, Gazef không thể đưa tay nâng ngài. Hơn nữa, nếu có người lạ nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc chắn thanh âm yêu cầu nhường ngôi cho con rối của các đại quý tộc sẽ càng nhiều lên.

Gazef cảm thấy thương cảm trước sự chống đỡ vất vả của ngài.

Khi tới gần cung điện phụ cận, tốc độ của hai người chậm lại và nhà vua bất ngờ nói một câu:

"...Để ngăn cản Đế Quốc xâm lược chúng ta cần tới lực lượng của quý tộc. Nếu trực tiếp phủ nhận ý kiến của họ, thì không cần tới Đế Quốc, quốc gia này cũng sẽ tự chia cắt..."

Tuy nội dung khá đường đột, nhưng Gazef đã hiểu điều đức vua muốn nói, ông cắn chặt môi.

"Đó là bởi Đế Quốc quá mạnh mẽ..."

Gazef không biết phải nói gì hơn ngoài câu an ủi này.

Ba thế hệ trước, đế quốc cũng từng là một nhà nước phong kiến. Có điều ngay lúc thế lực của các quý tộc suy yếu, đương nhiệm hoàng đế đã biến nó thành một chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền.

Vị hoàng đế hiện tại - Zirkunif Lun Farod el Nix.

Quá trình lên ngai vàng của hắn là một quá trình được xây lên từ xương trắng và máu tươi. Sự tàn bạo đó rốt cuộc được đúc kết thành tên gọi "Hoàng đế khát máu".

Gazef nhớ lại quãng thời gian hai người họ gặp nhau trên chiến trường - khi vị hoàng đế kì lạ này nhất mực muốn chiêu hàng ông.

Vị hoàng đế ấy quả thật là một kẻ thống trị trời sinh.

"Cũng là bởi ta quá yếu kém đến nỗi không thể bảo vệ cho ngươi, ta thực sự rất hối hận vì điều đó. Nhất là khi ta biết nhiệm vụ thực sự nguy hiểm mà lại không lệnh cho ngươi mang theo võ trang thích hợp...Xin tha thứ cho quả nhân (TL: Không có từ khác nên dùng tạm)...Không...xin tha thứ cho ta...Vì ta mà thuộc hạ của ngươi mới chết oan như vậy."

"Không...xin ngài đừng nói thế..."

"Gazef, đừng câu nệ như vậy. Tuy không thể nói là tạ tội, nhưng ta muốn ban thưởng cho những thân nhân của người đã chết. Ngoài ra, ta thực sự rất muốn được gặp Gown-dono để biểu đạt lòng biết ơn của mình...chân thành cảm tạ người ấy đã cứu rỗi người thân cận nhất của ta..."

Dù không phải đích thân nhà vua được cứu sống, nhưng những lời này cùng ý nghĩ muốn đích thân cảm tạ một kẻ đối với mình chỉ là thường dân thấp kém là thật.

Chuyện gặp mặt hẳn sẽ rất khó khăn.

"Thần tin một người nhân đức như anh ta sẽ rất vui khi được nghe những lời này..."

"Vậy sao...oh?"

Hai bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của quốc vương. Đặc biệt là cô gái có vẻ đẹp không gì sánh bằng đang đi phía trước. Vẻ đẹp của cô phải nói là đã hoàn mỹ đến mức không bức chân dung nào có thể thể hiện nổi được sự mỹ lệ ấy.

Một vẻ đẹp không cách nào miêu tả.

Nhà vua nở nụ cười. Tình yêu của ông dành cho công chúa trẻ vượt qua bất kì đứa con nào khác của ông.

Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself.

Người công chúa thứ 3 với hình dáng hoàn mỹ được thừa hưởng từ mẫu hậu xinh đẹp còn được biết đến với danh hiệu "Hoàng Kim công chúa."

Năm nay nàng đã 16 tuổi.

Tuổi kết hôn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các nhà quý tộc phải điên cuồng.

Danh hiệu Hoàng Kim xuất phát từ mái tóc dài vàng óng của cô, bóng loáng và mềm mại như lụa chảy qua cổ áo khoác trên vai và phủ dài sau lưng. Làn môi hồng nhạt như hoa anh đào - nhìn qua tương đối khỏe mạnh - mang theo một vệt cười không tắt. Đôi mắt với màu xanh đậm của ngọc bích ánh lên sự ấm áp và dịu dàng.

Lễ phục màu trắng trên người với những họa tiết tinh tế tạo cho cô một sự thuần khiết không gì sánh nổi. Sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ lấp lánh ánh rực rỗ như biểu tượng cho linh hồn vĩ đại cao quý bên trong.

Đi sau cô là một chàng trai vẫn còn vương nét trẻ con mang bộ giáp trắng. Để hình dung anh, có lẽ phải gọi đó là [Raging Fire].

Đôi mắt tròn với làn mi dày.

Gương mặt anh ngăm đen rám nắng như đại biểu cho một ý chí sắt thép kiên cường không gì phá nổi. Để tiện hành động và di chuyển trong chiến đấu, mái tóc vàng óng được cắt ngắn một cách gọn gàng.

Chàng thanh niên này có tên là Climb - một người mà Gazef không biết phải cư xử như thế nào. Đó không phải là thích, cũng không phải là ghét.

Đó là bởi Gazef không thể nào chịu đựng được cái khí chất phát ra trên người hắn, loại khí chất nặng nề và u ám. Ông không ghét những người trang nghiêm, nhưng nếu hắn có thể thoải mái một chút thì không tốt hơn sao?

Song Gazef cũng hoàn toàn hiểu được tâm tình của Climb.

Với một người luôn đứng bên cạnh cô gái xinh đẹp nhất Vương Quốc, thì dĩ nhiên hắn sẽ luôn gặp phải những oán hận cùng ghen tị, thậm chí ngay cả bạn bè đều không có. Hơn nữa xuất thân của hắn và Gazef giống nhau - không, so với Gazef còn kém hơn. Bởi vậy chỉ cần hắn thả lỏng, hẳn sẽ trở thành cái bia ngắm cho cả Vương Quốc.

"Phụ vương, đội trưởng."

Khi thấy Renner chạy đến, Quốc Vương khẽ cười và gật đầu đáp với Climb - người đang khom chào.

"Hội nghị của người vừa kết thúc ạ?"

"Uhm, hôm nay đã có nhiều việc phải thảo luận."

"Vậy ạ? Con cũng có một vài vấn đề mới, nếu phụ vương cho phép, người sẽ lắng nghe con chứ? Con đã đợi ở đây vì chuyện đó."

"Hmm...là những việc này sao...nếu vậy thì ta luôn sẵn lòng..."

Những vấn đề của cô không phải là việc nhỏ.

Việc cô được xưng là "Hoàng Kim" còn vì một lý do khác. Đó là bởi cô có một đầu óc linh hoạt cùng một tinh thần khiến người ta kính nể, như thiết lập những cơ cấu vượt thời đại, cùng những dự luật đáng suy ngẫm.

Những đề xuất của cô tập trung chủ yếu vào việc cải thiện cho những b́nh dân thuộc tầng chót của xă hội. Hơn nữa không phải là dùng phương thức cứu tế từ thiện, mà là một dạng chính sách phúc lợi tốt hơn, giúp cho họ có cơ hội dễ dàng nhận được giúp đỡ lại có thể tự nuôi sống chính bản thân mình.

Không chỉ có vậy, nó còn giúp cải thiện địa vị của bình dân và thúc đẩy lòng trung thành với vương thất, nâng cao sức sản xuất.

Song những chính sách này lại là thứ ảnh hưởng lớn đến lợi ích của các quý tộc.

Cũng vì vậy mà đa số các chính sách đều bị quý tộc phủ quyết và làm khó dễ, khiến cho việc thành lập cơ cấu bị trì hoãn và giải thể.

Nhưng tấm lòng nhân từ và kiến thức uyên bác của cô vẫn được nhân dân đánh giá cực kì cao.

"Vậy thì trở về phòng thôi, ta sẽ chăm chú lắng nghe con."

"Vâng thưa phụ vương, nhưng giờ là thời gian tản bộ của con, nên con xin phép đi dạo cùng Climb một chút rồi sẽ trở lại sau ạ."

Nghe được Công chúa nói việc tản bộ còn quan trọng hơn cả những chuyện chính yếu với Quốc Vương làm khuôn mặt của Climb càng trở nên cứng nhắc.

Gazef bỗng cảm thấy hắn thật đáng thương.

(Có điều công chúa thường thích làm theo ý mình, thân là tùy tùng thì chỉ có cách phục tùng mà thôi.)

"Là thế sao? Vậy thì đi đi, và nhớ đến phòng ta để thảo luận sau khi con trở lại."

"Con hiểu ạ. Chúng ta đi thôi, Climb."

"Thứ lỗi cho thần."

Là một chiến binh, Gazef cúi đầu lẩm bẩm với Climb:

"Climb, cậu nên cải thiện kiếm thuật của mình, như vậy mới có thể bảo vệ công chúa trong bất kì hoàn cảnh nào."

"Climb ổn mà, không cần phải nói, cậu ấy nhất định có thể bảo hộ ta trong mọi lúc."

Những lời bất mãn này thật vô căn cứ. Nhưng nghe được công chúa nói vậy thì có lẽ cũng có thể là thật.

"Được rồi, chúng ta đi nào Climb."

Ngón tay ngọc thon dài của Renner kéo góc áo của Climb. Tuy đó là một hành động vô ý thức, nhưng cử động của Công Chúa khiến nét mặt của Climb cứng lại hệt như góc cạnh của một viên kim cương.

"Vâng thưa công chúa."

Bị công chúa Renner lôi kéo, vẻ mặt Climb không có chút thay đổi, song trong đôi mắt lại lộ ra vẻ buồn bã và nhường nhịn khi theo công chúa rời đi.

Hai người có vẻ đều đã quên mất phân chia tôn ti. Nhưng quốc vương không thể hiện ý kiến gì với điều đó, ông chỉ giống như đứng nhìn sự đáng yêu đã mất đi của một vật gì đó trong quá khứ khi yên lặng chăm chú quan sát họ.

"...Là quốc vương, có lẽ cảm thấy bi ai không phải là một chuyện tốt."

Xuất thân của Climb không rõ ràng, anh chỉ là một côi nhi nô lệ do Renner nhặt được khi ra khỏi thành.

Chỉ có da và xương, gần như là một đứa trẻ sắp chết đói, vì bảo hộ ân nhân cứu mạng mà không ngừng cố gắng. Không, từ cố gắng còn chưa đủ để hình dung điều ấy.

Không có tài năng kiếm thuật, không có khả năng ma pháp, không có bất kì năng lực bẩm sinh nào.

Nhưng anh lại có thể rèn luyện từng chút, từng chút không ngừng không nghỉ. Dĩ nhiên, tài năng của anh không thể nào bằng được Gazef, có thể không bao giờ chạm được tới lĩnh vực của anh hùng. Dù là vậy anh vẫn tiếp tục rèn luyện và cuối cùng cũng bước đến cấp bậc cao nhất so với cả tất cả binh lính tinh nhuệ của vương quốc.

Tuy nhiên, còn có những chuyện không thể nào vượt qua.

Đó là địa vị, quyền lực, và giá trị của một người.

Công chúa Renner là một người có giá trị vô cùng cao, còn Climb lại chẳng có gì.

"Trái tim của ngài thật nhân từ."

"Dù ta biết đó là ngu ngốc, nhưng đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho đứa con gái này...một chút tự do nhỏ nhoi...thế này, nếu đứa khác biết thì sẽ mắng ta mất... già rồi, chỉ còn có thể nghĩ đến mấy thứ như vậy..."

Quốc vương nhìn lên bầu trời như đang ngắm ai nơi ấy.

"Nói không chừng, chính ta sẽ buộc con gái mình vào nỗi bất hạnh."

Nếu đem vị công chúa này gả đi, hôn phu nhất định phải là đại quý tộc.

Dù nghĩ như vậy, nhưng Gazef không thể nói ra, cũng không biết nói như thế nào. Tuy ông có thể lý giải được điều phiền não của Quốc Vương, nhưng chỉ có những người có địa vị giống nhau mới có thể chia sẻ được, mà Gazef...

Giữa hai người đều cùng bao phủ bởi một khoảng lặng khi bước về phía trước.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-Chương 3: Rối Loạn Và Thấu Hiểu

Phần 1

Khi bước khỏi cổng dịch chuyển, Ainz nhận thấy trước mắt cậu là một ngọn đồi. Không, nó thậm chí không đủ cao để được gọi là "đồi" mà chỉ giống như một mô đất với chiều cao tầm 6m tính từ chân đến đỉnh.

Những cây lá nhọn phủ trên mô đất này cùng những ngọn đồi nho nhỏ xung quanh, trông như thế nó đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi.

Nhưng hiển nhiên không phải là vậy.

Địa hình này đã được kiến tạo nhờ vào ma pháp của Thủ vệ của Nazarick - Mare. Ẩn sâu dưới những tầng đất này chính là bề mặt của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Ainz kích hoạt [Flight] (Bay) và bay qua mô đất. Trải dài trước mắt cậu là một một bình nguyên xanh ngút đến tận chân trời, hoàn toàn không có chút vết tích nào của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick cả. Tựa như nó đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới mặt đất.

Ainz không nao núng trước cảnh tượng ấy mà chỉ tiếp tục duy trì tốc độ bay của mình.

Sau khi bay qua một vài điểm nhất định, tầm mắt Ainz nhanh chóng thay đổi, cơ thể cậu cảm giác như đang đâm xuyên qua một lớp màng mỏng. Những cảnh sắc của địa hình đồi núi đều biến mất, thay vào đó là ngôi nhà quen thuộc của cậu.

Điều đó có nghĩa là cậu đã bước qua ảo ảnh kết giới.

Ainz tăng nhanh tốc độ khi bay tới vị trí trung tâm của kết giới, khu mộ to lớn và trang nghiêm nhất nơi đây bởi nó là lối vào duy nhất để vào trong Lăng Mộ Ngầm.

Khi hạ xuống trên những bậc thang của ngôi đền mang sắc xám ấy, Ainz trông thấy rất nhiều hình bóng đang chờ đợi. Cậu cố gắng đè nèn sự nôn nóng trong mình và đi đến trước họ.

"Ainz-sama, mừng người đã trở về."

Sau âm thanh dịu dàng của một cô gái, là vô số những lời chào mừng mang theo sự quan tâm ân cần vang lên.

Đứng trước Ainz, mặc trên mình bộ váy trắng tinh khôi, là Albedo - Tổng Quản Thủ Vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cũng là người nắm thông tin chi tiết nhất về tình hình hiện tại.

Bốn người đứng sau cô là các Maid thuộc đội Chiến Hầu (Pleiades) và sau nữa là những tôi tớ cấp 80.

Sau khi nói chuyện với Albedo bằng [Message], Ainz đã lập tức lệnh cho Narberal dùng truyền tống trận. Kể từ lúc kết thúc [Message] đến nay chưa tới 5 phút đồng hồ, nhưng việc huy động từng này người nghênh tiếp Ainz trở về có thể chứng minh được khả năng quản lý cực kì xuất sắc của Albedo.

Sự kinh ngạc khiến Ainz vẫy nhẹ tay để đáp lại những lời chào của thuộc hạ. Đáng lẽ cậu nên đáp lại bằng vài ba lời hỏi thăm mới thỏa đáng, nhưng tình hình hiện tại quả thực không thích hợp cho chuyện đó.

"Albedo, về chuyện đã bàn qua [Message]..."

Có thật là Shalltear đã phản bội chúng ta không?

Ainz muốn hỏi vậy, nhưng lại do dự. Bởi sâu trong lòng cậu đang dấy lên nỗi bất an và sự sợ hãi rằng những lời đó sẽ biến sự phản bội của Shalltear thành một sự thật không thể chối cãi.

Hơn nữa, ở trước mặt tôi tớ mà đàm luận về đề tài này thật quá mức nguy hiểm.

"Vâng. Ngươi có muốn bàn về chuyện này ở đâu khác không ạ?"

"Ngươi nói đúng... ta hãy đến Throne Room, được chứ?"

"Xin thuận theo ý người. Vậy...Yuri, dâng nhẫn cho Ainz-sama."

Một hầu nữ đeo kính mắt lặng lẽ bước ra từ giữa những chiến hầu.

Bộ phục trang Maid chiến đấu trên người cô có nét tương tự như của Narberal, song vẫn khác nhau ở một vài chi tiết.

Trang phục Maid của Narberal thiên về phòng ngự, còn trang phục của Yuri lại được thiết kế để tối đa hóa tốc độ cùng sự linh hoạt, trên bộ váy không đính những tấm kim loại xếp lớp đã xác minh điều đó.

Phủ lên cánh tay cô là đôi găng tay bằng kim loại với những đầu gai nhọn nhô cao. Nếu cô nắm chặt tay, nó sẽ biến thành món vũ khí chết người.

Đính trên chiếc nơ màu lam của cô là một viên đá quý nhỏ trong suốt, nó không phản chiếu ánh sáng nhưng vẫn lấp lánh như một ngọn lửa chập chờn trong đêm.

Với mái tóc được búi tròn ở phía sau, cùng gương mặt chín chắn mang theo cả nét sắc bén cùng lạnh lùng khiến khí chất của cô tràn ngập sự tài trí.

Cô có tên là Yuri Alpha - phó Thống Lĩnh của đội Chiến Hầu (Pleiades).

Thống Lĩnh của họ là Sebastian, nhưng với tư cách một người đàn ông khiến cho những cô hầu đều mang trong tâm quan niệm rằng Yuri mới là người đứng đầu tất cả.

Hai tay cô nâng lên một chiếc khay phủ một lớp nhung tím. Trên đó đặt một chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown.

Ainz cầm nó và đeo lên ngón áp út của mình.

Khả năng cho phép người mang tùy ý dịch chuyển trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick của nó khiến Ainz mỗi lần ra ngoài đều phải gỡ xuống và để lại bởi cậu lo chiếc nhẫn có thể bị trộm mất.

Nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay xương xẩu của mình khiến Ainz hài lòng gật đầu. Cảm giác bất an khi không mang chiếc nhẫn này trong vài ngày đã biến mất khiến cậu thấy vui vẻ hơn.

"Được rồi, đi nào Albedo."

Vì không thể trực tiếp dịch chuyển vào Phòng Ngai Vàng, Ainz buộc phải kích hoạt năng lực của nó để đưa cậu đến căn phòng bên cạnh.

Cánh cổng dày và nặng nề chậm rãi dịch chuyển.

Ainz cùng Albedo bước vào trong và hướng tới chiếc ngai vàng tựa như pha lê. Vừa đi, Ainz vừa cất tiếng hỏi vấn đề cậu đang rất thắc mắc.

"Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi ngươi vài câu. Ngươi nói Shalltear đã phản bội chúng ta. Phản ứng của Sebas - người có mặt ở đó - thế nào? Ông ấy không phản bội chúng ta đấy chứ?"

"Vâng, ông ta không có dấu hiệu của sự phản bội."

"Uhm vậy ngươi đã hỏi Sebas chi tiết vụ việc rồi chứ?"

"Vâng, chúng thần đã hoàn tất việc tra vấn. Theo lời của Sebas, họ đã chạm trán bọn thổ phỉ. Sau đó Shalltear đề nghị đi tới sào huyệt của đối phương để bắt giữ thêm những tên khác. Thời gian Sebas ở chung với Shalltear, cô ta không có dấu hiệu đáng nghi. Thậm chí cô ta còn luôn miệng bày tỏ lòng trung thành của mình với Ainz-sama."

"Thì ra là vậy, nếu thế thì những chuyện sau đó là nguyên nhân khiến Shalltear sinh lòng phản loạn."

"Vâng... mặt khác, cô ta còn dẫn theo hai Vampire Bride, nhưng có vẻ như chúng đã bị trừ khử."

"...Vậy à...chẳng qua là lũ lâu la mà thôi... không, chắc chắn phải có chuyện gì đó mới khiến chúng bị tiêu diệt...Được rồi, giờ đến lượt ta nói rõ một vài chuyện đã xảy ra."

Câu chuyện đã gần như kết thúc khi họ đi đến cầu thang dẫn lên ngai vàng. Nhưng vì chuyện quan trọng tại khu nghĩa trang còn một đoạn dài nên Ainz vẫn tiếp nói.

Sau khi Ainz ngừng lời, Albedo, người im lặng lắng nghe nãy giờ, gật đầu thấu hiểu.

Tuy Ainz rất muốn hỏi cô về cách hành xử của mình xem có chỗ nào không ổn, nhưng hiện còn vấn đề quan trọng hơn mà Ainz muốn biết.

Nhìn về chiếc ngai vàng, Ainz cất lên câu lệnh được định sẵn:

"Mở Maincress".

Một tấm bảng trong suốt hiện ra, vẻ ngoài của nó có phần giống như một cửa sổ điều khiển, nhưng lại khác nhau rõ rệt. Trên tấm bảng được chia thành nhiều thẻ khác nhau, và mỗi thẻ lại là một trang ghi đầy những ký tự.

Đây là giao diện của hệ thống quản lý trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Bên trong ghi lại những khoản chi phí hành chính cần thiết trong mỗi ngày, số lượng và chủng tộc của các tôi tớ hiện tại, các bẫy ma thuật đang được khởi động, các thiết kế chờ xác nhận...

Các số liệu này đều được thống kê và những thiết lập có thể điều khiển được bằng tay nhờ tấm bảng này.

Trong YGGDRASIL, những thông số trên có thể xem xét tại mọi địa điểm và bất kể thời gian. Nhưng từ khi tới thế giới này, hệ thống quản lý chỉ có thể mở từ trung tâm lăng mộ - Phòng Ngai Vàng.

(Lần nào cũng phải tới đây có hơi phiền toái...Nhưng có nhẫn dịch chuyển...Chắc cũng không cần quá để ý nữa...)

Với những thao thác thuần thục, Ainz mở thẻ NPC.

Hiện ra là một danh sách tổng hợp tên của các NPC được tạo ra bởi các thành viên của Guild. Giao diện bằng bảng chữ Katakana được sắp xếp theo thứ tự level giảm dần từ cao tới thấp. Ainz liếc mắt qua danh sách và dừng lại tại một điểm, rồi yên lặng chuyển mắt qua khuôn mặt của Albedo.

"Vâng, nó đã trở nên như vậy."

Giữa nhưng cái tên mang sắc trắng, nổi bật trên đó là cái tên của Shalltear Bloodfallen, một màu đen tuyền như đêm tối.

Ainz biết ý nghĩa của sự thay đổi này, nhưng dù sao -

Sau khi nhìn lại nó hơn hai lần, ba lượt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Ainz hét lên "Không thể nào!" trong lòng mình. Nếu đầu lâu của cậu còn chút da thịt, hẳn nó sẽ hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc.

"...Đã chết?"

Ainz kiên định hỏi lại Albedo. Thâm tâm cậu thầm mong đợi rằng sự dịch chuyển sang thế giới này đã gây chút thay đổi trong hệ thống. Nhưng Albedo phủ nhận lại ý nghĩ đó bằng một sự thật tàn khốc.

"Nếu cô ta đã chết thì cái tên sẽ biến mất và để lại một khoảng trống. Nhưng nếu không phải vậy thì nó cho thấy cô ta đã thực sự phản bội."

"À...ngươi nói phải."

Ainz trả lời Albedo như vậy, rồi nhớ lại những ngày trong YGGDRASIL khi cậu từng trông thấy sự thay đổi này.

Dù Albedo khẳng định đó là phản bội, nhưng kỳ thực ý nghĩa của sự biến hóa này trong hệ thống lại khá bất đồng. Nghĩa rộng của nó nói cho cùng có thể coi là phản bội, nhưng thực chất là kết quả của việc đối tượng bị bên thứ ba khống chế tinh thần, và khiến cho tên của NPC chống đối tạm thời đổi màu.

Không thể nào.

Ainz một lần nữa phủ định điều này trong tâm trí mình. Shalltear và Ainz đều là Undead, điều đó có nghĩa là cô hoàn toàn có khả năng đề kháng những ảnh hưởng tinh thần bất kể lợi hay hại. Làm thế nào mà Shalltear lại bị khống chế tinh thần được cơ chứ.

Sẽ đơn giản và hợp lý hơn nếu nghĩ rằng Shalltear thực sự đã có ý nghĩ phản bội. ví dụ, vì một vài lý do khiến cô bất mãn với sự đối đãi hiện tại, hoặc là bên noài đưa ra những điều kiện có sức cám dỗ hơn.

Nếu không phải như vậy, thì hẳn là tại thế giới khác lạ này, có những chuyện nằm ngoài kiến thức của Ainz.

Ainz nhớ lại gương mặt của Nfirea. Đúng vậy, nếu là loại có năng lực bẩm sinh hoặc sở hữu sức mạnh chưa từng được biết đến, và có lẽ chúng có khả năng ảnh hưởng tới tinh thần của cả Undead.

"...Có khả năng đây là do hiệu ứng đặc biệt gây ra bởi kỹ năng của các sinh vật trên thế giới này không?"

"Thần không rõ lắm. Nhưng sự bất tuân của Shalltear là sự thật không thể chối cãi, thần khuyên người nên thành lập một đội thanh trừng ngay lúc này."

Một ý niệm chợt lóe lên trong Ainz, những thuộc hạ - những người nghênh đón Ainz trở về - có phải đã tập kết sẵn ở đó và chờ đợi mệnh lệnh thanh trừng Shalltear? Nhìn lại thì trong đội ngũ đó có rất nhiều những thuộc hạ thuộc chủng hiếm trong Nazarick, thậm chí còn có cả những tôi tớ mang thuộc tính thần thánh chuyên dùng các thủ đoạn công kích Undead.

Albedo tiếp tục nói với giọng kiên định:

"Thần xin tự đề cử mình làm Thống Lĩnh của đội ngũ. Nếu Ainz-sama cho phép, thần rất mong đặt Cocytus tại vị trí Phó chỉ huy và mang thêm Mare theo đội."

Sự chọn lựa này - một mặt trận phối hợp hoàn hảo, nhưng phải mất bao nhiêu người mới tiêu diệt được Shalltear - khiến Ainz cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.

Shalltear Bloodfallen thực sự rất mạnh. Trừ Gargantua, cô được coi là kẻ mạnh nhất trong số các Thủ Vệ. Điều đó buộc Albedo phải lựa chọn từng ấy thành viên mới có thể đảm bảo cho một chiến thắng vẹn toàn.

"Thỉnh xin ý chí của người."

"Không. Vẫn còn quá sớm để kết luận. Ta muốn xác nhận rõ lý do phản bội của Shalltear."

"Tấm lòng của Ainz-sama quả thật rất nhân từ. Nhưng dù cô ta có lý do gì, thần cho rằng, riêng việc cô ta dám chống đối vô thượng chí tôn đã là tội chết. Cô ta không xứng với sự nhân hậu đó."

"Sai rồi, Albedo. Ta không có lòng nhân từ, điều duy nhất ta muốn biết là nguyên nhân của sự phản bội này."

Nếu như chuyện này đã xảy đến Shalltear, thì việc tìm ra cách để giải quyết nó là cần thiết.

Nếu đúng là do cô không hài lòng và bất bãn với phương diện đãi ngộ của mình, cũng như các tôi tớ và NPC khác nảy sinh ý nghĩ này, thì cậu phải sớm áp dụng đối sách cần thiết để tránh việc nó còn có thể xảy ra trong tương lai.

Nếu là do cô bị cưỡng chế bởi các loại năng lực bẩm sinh thì càng phải tìm được cách để đối phó.

Bất kể trường hợp nào, cậu cũng không thể lấy quyền lực và hiểu biết của một Guild Leader để giải quyết.

Bất kể trường hợp nào, cậu cũng phải lấy tư cách của người thống trị tuyệt đối của Nazarick để dẹp yên.

Nếu đã vậy thì còn quá sớm để kết luận, giận dữ và chùn bước.

Giả như - dù là không có khả năng - nếu Shalltear thực sự bị cưỡng chế, thì cậu nhất định giải cứu được cô ấy.

Nếu ngay cả khi bộ hạ gặp khó khăn mà không thể cứu giúp, chỉ đứng một bên và làm mặt hề, thì kẻ đó thực sự không có tư cách lãnh đạo bất kì ai.

Mang trong mình trọng trách của một kẻ thống trị, Ainz tin rằng việc bảo vệ những thuộc hạ của mình là điều vô cùng cần thiết.

"Vậy ngươi đã nắm được vị trí của Shalltear chưa? Hiện cô ta đang ở với ai?"

"Thật có lỗi với người, điều đó vẫn chưa được xác nhận. Xét tới khả năng Shalltear có thể tấn công Nazarick nên thần đã yêu cầu giam lỏng mọi thuộc hạ của cô ta, đồng thời thần cũng huy động đám tôi tớ lên tầng 1 để nâng cao khả năng phòng thủ nên chưa có thời gian để tra xét."

"Là thế sao? Nếu vậy thì chúng ta cần xác định vị trí của Shalltear đã. Chúng ta đến gặp chị của ngươi thôi."

Phần 2

Tầng năm của Nazarick là lảnh địa của lạnh giá, nó được tạo ra dựa trên khái niệm vùng cực hàn (nơi luôn giữ nhiệt độ tại mức -45F và nhiệt độ trung bình dưới 0*)

Nếu lang thang tại mảnh đất này, người ta sẽ dễ dàng bị lạc hướng bởi những ảo giác được sinh ra từ vô số núi băng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Những núi băng này có mặt ở khắp nơi, dựng đứng và nhọn hoắt, tựa như những mộ bia sừng sững nhuốm màu tang thương.

Những đám mây dày dặc cuồn cuộn trên bầu trời bao la. Tuyết liên tục rơi xuống, cưỡi trên những cơn gió cắt da cắt thịt và nhảy múa theo những tiếng rít gào khi gió va đập vào núi băng.

Dù quan sát từ bất kì điểm nào, ta chỉ có thể nhìn thấy một thế giới bị bão tuyết bao trùm, một vùng đất bị người ta lãng quên, một màu trắng trải dài vô tận tựa như ẩn mình dưới tấm áo choàng tinh khiết của người khổng lồ.

Y phục của Ainz phấp phới dữ dội trong cơn gió lạnh thấu xương. Nhớ tới bộ lễ phục mà Albedo đang mặc, Ainz hỏi:

"Ngươi không lạnh sao? Nếu cần thì hãy mặc giáp của ngươi vào đi. Chúng ta có đủ thời gian..."

Công kích của hệ Băng với Undead như Ainz là vô hiệu, bất kể giá rét đến đâu cũng không thể khiến cậu cảm thấy lạnh hay bị đóng băng.

Nhưng Albedo lại khác.

Nếu mang theo giáp trang bị, chút băng giá này không thể làm tổn thương tới cô, song Albedo lại đang mặc trên mình bộ lễ phục trắng mỏng manh. Dù cô nói mọi chuyện đều ổn trước khi dịch chuyển qua đây, cảm giác của cậu mách bảo rằng cô ấy chỉ đang cố gắng gượng.

Trước sự lo lắng của Ainz, Albedo nở một nụ cười dịu dàng:

"Thần rất biết ơn sự quan tâm của người, nhưng người không phải lo đâu, thưa Ainz-sama. Chút lạnh này không phải là vấn đề với thần."

Ainz gật đầu trả lời: "Là vậy à?"

Nguyên bản nơi đây còn có hiêu hứng tạo tổn thương hệ Băng và giảm tốc độ, nhưng chi phí cho việc duy trì quá lớn buộc Ainz phải để nó ngừng hoạt động.

Quyết định này đã giúp Albedo chăng? Hay cô đang sử dụng kỹ năng hoặc đạo cụ ma pháp để ngăn tổn thương Băng hệ?

Trên cơ bản, trang bị của các NPC đều là do sáng tạo giả của họ cấp cho. Ngay cả khi cậu đã xem lại số liệu của tất cả tôi tớ sau cuộc dịch chuyển, Ainz cũng chỉ có thể nắm rõ trang bị của Pandora's Actor và vài người ít ỏi khác mà thôi.

Ainz quăng thắc mắc của mình sang một bên khi căn biệt thự hai tầng tráng lệ hiện lên trước mắt cậu.

Tại giữa thế giới của băng tuyết lạnh lẽo lại xuất hiện một tòa nhà kì lạ. Tựa như lâu đài băng giá trong những câu truyện cổ tích thần tiên.

Có điều, mặt ngoài của nó được phủ lên một tầng băng dày, toát ra bầu không khí khiến người ta lạnh lẽo và khó chịu. Mà thực tế thì tên thật của tòa nhà này cũng chẳng có chút gì mang cảm giác cổ tích.

Tên của nó là Ngục Hàn Băng.

Nơi giam giữ mọi kẻ thù của Nazarick.

"Đi thôi."

Ainz chỉ báo một câu ngắn gọn rồi chạm tay vào cánh cửa kết đầy băng. Ngay cả khi bề mặt đã bị phủ một lớp băng dày, cánh cửa vẫn dễ dàng mở ra, như thể nó đang chào mừng vị khách tới chơi nhà.

Trong nháy mắt, một luồng lốc xoáy mang hơi lạnh ùa tới. Bởi nhiệt độ trong tòa ngục còn thấp hơn cả nhiệt độ không khí tại thế giới băng giá bên ngoài.

Albedo run rẩy khi luồng gió lạnh đập vào cơ thể. Thấy vậy, Ainz đưa tay tiến vào không gian và lấy ra một tấm áo choàng đỏ thẫm với hoa văn của ngọn lửa bập bình trên tà áo.

"Mặc chiếc áo choàng này vào, Albedo. Dù nó không có ma pháp đặc biệt nhưng có thể giúp ngươi cảm thấy ấm áp."

"Thứ đáng giá thế này! Thần vô cùng cảm kích! Thần sẽ trân trọng nó suốt đời."

Dù cậu không nói là sẽ tặng nó cho cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Albedo khiến cậu im lặng quay đi và nhìn vào một cánh cửa gần đó.

Đó là một lối đi âm u và yên tĩnh, kéo dài đến tận bên trong phòng giam.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì lũ Sunlight Scripture cũng được giam ở đây."

"Đúng ạ. Neuronist Painkill luôn quản chúng rất nghiêm ngặt...Ấm quá...cứ như là được Ainz-sama ôm chặt vào ngực vậy...fufufu."

"...Vậy à...thế thì tốt."

Bị vòng tay toàn xương không thịt không da của mình ôm lấy làm sao mà ấm nổi. Có điều Ainz cũng không định nói lời ấy thành tiếng. Cậu còn chưa ngốc đến trình độ ấy. (ED: có ai nhớ cái ôm của Clementine không)

Đặt Albedo - người đang uốn éo trong chiếc áo choàng - ra khỏi tầm mắt, Ainz chậm rãi đi tới.

"Ngươi đang làm gì vậy... không còn nhiều thời gian... dưới tình huống đặc biệt thế này đâu."

"Vâng, vâng!"

Kỹ năng bị động của Ainz, [Undead Blessing] (Bất tử chúc phúc) cho phép cậu phát hiện mọi con Undead đang ẩn nấp tại nơi này. Cảm thấy phiền toái, Ainz vô hiệu hóa kỹ năng ấy và làm lơ thứ ánh sáng xanh phủ trên những con Undead đang di chuyển dọc hành lang. Nếu vướng bận vào lũ Undead này, cậu sẽ mất thêm thời gian và bị phân tâm hơn.

"...Ainz-sama, thần có cần gọi cho Neuronist Painkill không? "Thứ đó" dám tránh mặt và để ngài - Vô Thượng Chí Tôn - một mình đi lại..."

"Không cần. Thế này cũng không tệ, dù sao tên đó cũng nói nhiều lắm. Ta không muốn phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ ấy, chuyện cấp bách là giải quyết xong việc kia đã."

"Tuân mệnh, như vậy sau khi kết thúc ta sẽ cấm "thứ đó" tiếp tục nhiều chuyện."

"Không, không không, không cần phải thế. Ta không cảm thấy khó chịu vì điều đó."

"Nhưng..."

Nhìn Albedo bên cạnh nhíu mày khiến Ainz nở một nụ cười khổ trên gương mặt bất động. Thân là chủ nhân, cậu cảm thấy có thuộc hạ luôn lo nghĩ những điều mang tới niềm vui cho chủ nhân mình thật tốt, nhưng cũng bởi vậy, nếu không xử lý ổn thỏa, có thể sẽ khiến các thuộc hạ không dám phàn nàn và giấu đi ý kiến của mình trong tương lai.

"Không sao. Ta yêu quý tất cả các ngươi, dù là ưu hay khuyết điểm. Các ngươi đều là những tạo vật được các đồng đội của ta đã đổ cả trái tim mình để thiết kế. Nếu vì điều đó mà ta không vui, vậy người sai là ta mới đúng."

Đúng vậy...nếu Shalltear phản bội là điều có trong thiết lập, thì cậu cần phải tha thứ cho cô. Bởi cô chỉ đơn thuần là tuân theo ý chí của sáng tạo của mình - Pelucino.

Có điều suy nghĩ này cũng khiến Ainz bối rối, cậu tin Pelucino là kẻ thích đùa giỡn, nhưng hắn cũng cực kì ghét sự rạn nứt tình cảm giữa các đồng đội cùng những kẻ chuyên gieo bất hòa.

(Nói như vậy, đều là do tác động bên ngoài chăng? Bởi dòng chữ này đại biểu cho việc bị khống chế tinh thần... nhưng mình lại không có cách nào để chứng minh điều đó. Hay là có chút thay đổi trong hệ thống sau khi đến thế giới này? Mình cũng không nắm được hoàn toàn thiết lập nhân cách của các NPC...mà hình như tính cách của các NPC đều có nét tương tự với các sáng tạo giả... Mình không nghĩ là có ai hoàn toàn đem nhân cách của mình chuyển giao cho NPC, nhưng chỉ có lý do này thôi... Nói đi nói lại, về phần Shalltear... có lẽ phần nào đó trong thiết lập của cô ta hoạt động tương tự như bom nổ chậm chăng? Dù sao sáng tạo giả của Shalltear là kẻ nghiện H-Game, và cho vào cô ta một dạng sự kiện kiểu như chinh phục nữ chính...Wow, có khả năng đấy chứ...)

Ainz thở dài một cách mệt mỏi. Đồng thời cậu cũng nhận ra sự bất thường của cô gái bên cạnh.

Dù cô chỉ nhìn về phía trước và lặng lẽ bước đi nhưng tốc độ của cô đã tụt lại sau lưng Ainz. Ngay cả vậy, dù mặt cô hướng về phía tước, nhưng đôi mắt cô chỉ đính trên một điểm.

Khi Ainz phát hiện ra miệng của Albedo đang lẩm bẩm, cậu vểnh vai lắng nghe.

"Ta yêu người...ta yêu người... ta yêu người..."

Cụm từ này được lặp lại liên tục không ngừng nghỉ tựa như một chiếc băng ghi âm bị hỏng.

"...Này, Albedo, ta nói là ta yêu quý tất cả các ngươi, là tất cả..."

Albedo bất ngờ xoay đầu với một nét mặt quái dị.

"Không, nhưng mà, nếu nói vậy, thì ngài cũng yêu thần đúng không?"

"Cái này...cũng đúng!"

"Tuyệt-----------------------!"

Hai chân của Albedo khép lại khi cô nhún nhảy, có điều sức bật của cô lớn đến nỗi khiến đầu cô va phải tràn nhà.

Chuyện có năng lực siêu phàm quả thật cũng có lắm rắc rối.

Ầm! Không hẳn, phải là ầm vang đúng hơn. Trần nhà phát ra một âm thanh rung động tựa như bị một vật thể to lớn đập mạnh vào.

Sau tiếng nổ, những con Undead hệ siêu nhiên có hình dáng bán trong suốt ló mặt ra từ trần và sàn nhà.

Chúng là những Undead náu mình trong tòa ngục này, và đã sớm bị kỹ năng đặc thù của Ainz phát hiện ra.

"À, các ngươi có thể lui. Không có việc gì đâu."

Albedo vui mừng đến nỗi sắp sửa ngâm nga thành một bài hát. Dù va sập trần nhà nhưng kỹ năng đặc thù của chủng tộc cô có khả năng làm giảm chấn thương, vậy nên cô không cảm thấy đau đớn chút nào.

Lũ Undead đã xuất hiện khom người và cung kính cúi chào rồi nhanh chóng biến mắt, trở lại nơi canh giác của mình.

"...Albedo, chúng ta sắp đến phòng của chị ngươi rồi. Ngươi đã sẵn sàng chứ?"

Biểu hiện vui vẻ của Albedo trong nháy mắt biến lại sự nghiêm túc.

"Vâng. Thần sẽ mang con búp bê tới..."

"Ừhm, lấy nó cho ta."

Albedo đưa một tay về phía vách tường. Một cánh tay màu trắng trong nhô ra và đặt lên tay cô một hình nộm. Nó là dạng búp bê trẻ em, với kích thước bằng một đứa bé thật.

"Thật kinh tởm."

Hình dáng của nó bắt trước từ những đường nét tạo hình của trẻ sơ sinh, nhưng sự khoa trương trong đó tựa như búp bê Cupid bị người ta hủy hoại. Đặc biệt là đôi mắt to không có lông mi với lòng trắng cực kì ghê tởm. Lông mày không tồn tại của Ainz hơi nhíu lại. Cậu đem mắt hướng đến điểm cuối của lối vào. Chỗ ấy có bức bích họa lớn và một cánh cửa ngay giữa trung tâm.

Một người mẹ và một đứa bé. Bức tranh là cảnh người mẹ đang ôm ấp đứa con mình.

Nếu chỉ có vậy thì nó hẳn là một bức họa vô cùng tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ vì được vẽ từ rất lâu về trước, những màu sắc đã bị tróc ra, biến thành một bộ dáng thảm thương. Hình hài của đứa bé gần như đã biến mất, chỉ còn những mảnh vỡ sót lại.

Ainz đẩy cửa.

Cánh cửa im lặng mở ra - và tiếng khóc òa của trẻ con truyền đến.

Đó không phải là một, hay hai, cũng không phải là tiếng vọng.

Đó là từ hàng chục, hàng trăm tiếng khóc hòa với nhau tạo thành một khúc đồng thanh khi truyền đến tai Ainz và Albedo.

Thế nhưng trong căn phòng này lại không hề có lấy bóng dáng của đứa trẻ nào.

Tuy không thể nhìn thấy, nhưng quả thực chúng có tồn tại.

Ở chính giữa căn phòng trống không vắng bóng nội thất này là một người phụ nữ đang nhẹ nhàng đưa nôi.

Ngay cả khi Ainz và Albedo bước vào phòng, người đàn bà mặc trang phục đen vẫn giữ yên lặng, chỉ ngồi đung đưa chiếc nôi.

Khuôn mặt cô không rõ ràng, bởi nó đã hoàn toàn ẩn dưới mái tóc dài đen tuyền.

Bình thường, nếu có một NPC trông thấy Vô Thượng Chí Tôn ( Ainz ) mà vẫn lơ đãng, Albedo nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ. Thế nhưng lần này cô lại không hé môi lấy một lời. Ainz hiểu lý do, bởi tư thế hơi cảnh giác của Albedo đã nói lên tất cả.

"Sắp bắt đầu chưa?"

"Sắp rồi ạ. Xin người cẩn trọng."

Giống như phản ứng trước lời nói của hai người, cánh tay của người phụ nữ dừng lại không nhúc nhích. Tiếp đó, cô chậm rãi vươn tay vào lôi, và nhẹ nhàng bế lên đứa trẻ bên trong. Không, đó không phải là một đứa trẻ thực sự, mà là một con búp bê trẻ con.

"Không đúng, không đúng, không--------------------------đúng!"

Người đàn bà lắc mạnh rồi dùng sức ném nó vào vách tường khiến tay chân của con búp bê bị đứt lìa.

"Con của ta....Con của ta....Con của taaaaaaaaaaaaaaaa-----------!"

Như một lời báo hiệu, những tiếng rít cùng tiếng nghiến răng vang lên, hòa cùng với nó là tiếng khóc ngày một lớn của vô số gương mặt trẻ con xuất hiện trên tường và sàn nhà.

"Tabula Smaragdina-san dùng từng này ma vật để trang trí sao...Rốt cuộc thì hắn đã tiêu mất bao nhiêu tiền vậy."

Mớ thịt cựa quậy có gương mặt như trẻ con này có level khoảng chừng cấp 20 và có tên là Carrion Baby.

Trong YGGDRASIL, người chơi có thể bỏ ra một khoản tiền nhất định - tiền trong game hoặc tiền mặt - để dùng ma vật phối trí trong mê cung. Có điều, nếu chúng bị tiêu diệt thì không thể sống lại. Đối với những người chơi bình thường, dạng ma vật như vậy bị coi là hàng xa xỉ, chỉ có những người ưa thích cosplay mới đam mê mấy cái trò như vậy.

Đặt từng này Carrion Baby chỉ để trang trí - dù chỉ là ma vật cấp thấp - cũng đủ thấy Tabula Smaragdina cầu toán đến mức nào.

Trong lúc Ainz đang cảm thấy thán phục, người phụ nữ không biết từ đâu lôi ra một chiếc kéo lớn và gắt gao nắm nó trong tay. Ánh mắt sắc bén lộ ra sau mái đầu rối bung và trừng mắt về phía hai người.

"Là các ngươi, các ngươi, các ngươi, cướpcướpcướpdoạtđoạtcon ta-------------!"

"Chị gái ngươi...quả thật rất giống ngươi đấy."

"Eh? Th, thế ạ?"

Sự nhàn nhã trong lời trao đổi giữa hai người bị người phụ nữ coi là ác ý. Cô ta mang theo luồng sát khí mạnh mẽ và lao đến trước Ainz.

Chỉ còn cách mấy bước sẽ khiến khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, mang trên mình thân tang phục màu đen, người đàn bà tiến đến bằng một bước nhảy dài.

Chiếc kéo lớn trong tay cô đâm thẳng vào Ainz -

"Con của ngươi đây."

- Ainz đem con búp bê giơ lên trước mắt người đàn bà, động tác của cô ta lập tức đông cứng lại tựa như nút đình chỉ bị đè áp. Cô ta ném chiếc kéo sang một bên và chậm rãi nhận lấy con búp bê.

"Bé ngoan, bé ngoan bé ngoan...."

Cô ôm lấy con búp bê bằng sự nhẹ nhàng và từ ái tựa như ôm lấy đứa nhỏ của chính mình, cảm giác như vĩnh viễn sẽ không buông. Sau đó, cô cẩn thận đem con búp bê thả vào trong nôi rồi đem đầu tóc dài hướng đến Ainz và Albedo:

"Momonga-sama và đứa em gái đáng yêu của chị, thật đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp rồi Nigredo. Ta rất hài lòng khi thấy ngươi...ừm, vẫn không thay đổi."

Xuyên suốt quá trình Ainz có thể bình tĩnh ứng đối mà không chút hoang mang là bởi cậu từng trải qua cảnh tưởng điên cuồng này một lần trong game rồi.

(Lần đấy hù mình hét đến chói tai.)

Còn nhớ lần đó đồng bạn nói đã sáng tạo nhân vật mới và rủ cậu cùng một vài thành viên khác đến nhìn, kết quả khiến mọi người cùng nhau rít gào và liên thủ công kích Nigredo. Tình cảnh đó nay đã thành những kỷ ức khiến người ta hoài niệm.

"Đã lâu không gặp, chị."

Đúng vậy, Nigredo là chị gái của Albedo. Một phần là do cô ta là NPC đầu tiên được Tabula Smaragdina sáng tạo.

Nếu Albedo là cái minh họa cho sở thích mãnh liệt dành cho "gap-moe" [google] thì Nigredo lại là hiên thân của một sở thích khác trong anh ta - phim kinh dị.

(Dù anh ta không phải người xấu, nhưng lại là một con người đa nhân cách.)

Trong những cuộc nói chuyện bình thường, Tabula đều rất mạch lạc. Nhưng nếu nói sâu hơn, thì tính đa nhân cách của anh ta bắt đầu thể hiện ra ngoài.

Khi cậu bắt đầu hồi tưởng lại những thành viên Guild trong quá khứ, mái tóc của Nigredo được vén lên để lộ ra diện mạo chân thật bị che khuất.

Có lẽ cô ấy nghĩ nếu vẫn che mặt thì thật thất lễ, nhưng Ainz ước gì cô ta giữ nguyên như vậy đi.

Khuôn mặt của cô ta thật sự rất quỷ dị - không có làn da, mà chỉ có một mớ cơ bắp.

Không có môi, chỉ có những chiếc răng nanh trắng như ngà. Không mí mắt, chỉ có một đôi con ngươi ngời sáng. Nếu chỉ nhìn răng hoặc mắt, chúng thực sự rất đẹp, nhưng khi kết hợp với nhau thì gương mặt này có thể gọi là ghê tởm.

Cái diện mạo xấu xí, méo mó gây kinh hãi hệt như gương mặt của những kẻ hay xuất hiện trong phim kinh dị. Dù không có làn da, nhưng cô ta vẫn khác với Ainz, những búi cơ trên mặt cô có thể cử động, và lúc này đây chúng tựa như đang cười.

"Vậy...Momonga-sama, có việc gì...."

"...Ah, xin lỗi. Khi ấy ngươi không đến đại điện nên không biết. Ta không còn gọi là Momonga nữa mà đã đổi thành Ainz Ooal Gown. Từ giờ trở đi hãy gọi ta là Ainz."

Nigredo hít vào một hơi tựa như thể hiện sự kinh ngạc, sau đó cô chậm rãi cúi đầu:

"Thần đã hiểu, thưa Ainz-sama."

"Vậy Nigredo, ta tới đây là với mong muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi có thể dùng năng lực của mình để giúp ta chứ?"

"Năng lực của thần ạ? Nó là dạng sinh thể hay phi sinh thể?"

"...Coi như là sinh thể đi...còn sống...Ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi sau...Mục tiêu lần này là Shalltear Bloodfallen."

"Là Thủ vệ tầng trệt? ... Thật có lỗi. Nếu Ainz-sama đã ra lệnh, thần sẽ thực hiện ngay."

Tuy giọng điệu của cô tràn ngập sự hoài nghi nhưng Nigredo vẫn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu.

"Làm ơn, thưa chị."

Sau khi dựng ngón cái lên để đáp ứng yêu cầu của Albedo một cách tinh nghịch, Nigredo bắt đầu kích hoạt nhiều loại ma pháp. Chủng loại của chúng vô cùng phong phú, có nhiều loại ma pháp khá quen thuộc với Ainz, đều là các ma pháp mà tối qua cậu đã dạy Narberal cách dùng.

Nigredo là một Magic Caster và nằm trong những NPC cấp cao đứng đầu danh sách của Nazarick. Mặc dù ngoại hình của cô khá kì dị, nhưng class của cô lại có khả năng vô cùng mạnh mẽ với nhiều kỹ năng chuyên dùng cho việc thu thập tình báo và điều tra. Đó là lý do tại sao Ainz phải đến đây để nhờ cô trợ giúp việc định vị Shalltear.

Bằng sức mạnh của mình, Nigredo nhanh chóng báo cáo kết quả.

"Đã tìm thấy."

"Sử dụng phép [Crystal Monitor] đi."

Một ma pháp lại được kích hoạt. Từ trong không trung, một màn hình tinh thể xuất hiện. Hình ảnh mơ hồ hiện ra bóng người đang đứng lơ đãng trong khoảng trống giữa rừng.

Ainz cất lời khen ngợi:

"Tuyệt vời, khả năng định vị chính xác mục tiêu này, rất xứng danh của một Magic Caster chuyên ngh..."

Lời khen ngợt biến mất khi hình ảnh trở nên rõ ràng hơn.

Hiện giữa màn hình là một người mang trên mình bộ giáp nhuốm máu đỏ thẫm. Từ phần ngực đến bả vai là trang sức hình cánh, nửa dưới phần giáp là một bộ váy đỏ tươi. Cả người cô như được bảo bọc trong giáp trụ. Duy chỉ có bên dưới mũ giáp có hình đầu của một thiên nga với lông chim trang trí hai bên là để lộ ra một gương mặt vô hồn.

Bên tay cô nắm lấy một mũi thương lớn có hình thù quái đản, tựa như ống nhỏ giọt trong môn hóa học.

Đây là hình dáng khi Shalltear Bloodfallen hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến đấu - một Magic Caster tín ngưỡng hệ với khả năng chuyên chiến đấu của class Valkyrie.

[Spuit Lance] (Thương Tiêm). Nó là đạo cụ ma pháp cấp [Divine] mà Pelucino-sama trao cho Shalltear."

Albedo kêu lên thất thanh khi nhận ra món vũ khí của Shalltear.

Với Ainz, đạo cụ cấp [Divine] không quá hiếm lạ, cậu sở hữu số lượng nhiều đến mức có thể đem chúng phủ kín cả cơ thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là đạo cụ này có thể dễ dàng được chế tạo.

Trong YGGDRASIL, những ma pháp đạo cụ đều được tạo ra từ việc can thiệp các dữ liệu máy tính. Khi đánh quái, sẽ có khả năng rơi ra những thủy tinh thể chuyên dùng để chế tạo. Nhưng chất lượng và số lượng của chúng thường bất động, mà để tạo ra một đạo cụ [Divine] phải có một lượng lớn "chiến lợi phẩm cực kì hiếm".

Không chỉ có vậy, nếu như tạo ra đạo cụ có dạng kiếm hoặc vũ khí, thì ngoại trừ việc sử dụng tinh thể ra cũng cần tới một lượng siêu kim loại hiếm mới có thể tích hợp được.

Vậy nên chuyện người chơi cấp 100 nhưng không có nổi một món cấp [Divine] là rất bình thường.

Ngay cả Ainz Ooal Gown, một trong top 10 những Guild hùng mạnh, cũng không thể trang bị cho tất cả các NPC đạo cụ cấp [Divine] mà chỉ có thể đưa cho mỗi sáng tạo vật một hai món mà thôi.

Mà món vũ khí của Shalltear Bloodfallen sở hữu lại là thanh [Divine] Spuit Lance.

Cái tên nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng năng lực tàn độc của nó lại không thể coi thường. Một số dạng dữ liệu pha lê có khả năng hấp thu sát thương để phục hồi thể lực cho người dùng, mà Spuit Lance lại là điển hình cho cái khả năng mạnh mẽ này.

"...Chúng ta cần đi ngay."

"Hở? Ah, xin ngài chờ một chút. Shalltear đã trang bị đầy đủ như vậy, nếu gặp mặt chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng, thần tin là cần có lựa chọn một vài người đến hộ vệ cho Ainz-sama."

"Không còn thời gian. Nếu thương lượng thất bại, chúng ta sẽ lập tức rút - "

[Ainz-sama, xin thứ lỗi vì thần đã làm phiền người.]

Giọng của một cô gái vang lên trong đầu Ainz, đó là Narberal, người đã ở lại Re-Lantier.

Cuộc gọi đường đột không biết chọn lúc này khiến Ainz cảm thấy hơi tức giận.

"Chuyện gì, Narberal? Hiện ta - "

Ta đang bận. Ainz ngừng lại trước khi buột miệng nói ra điều này.

Bởi cậu nhớ lại khi mình đã cắt ngang [Message] của Entoma đêm qua. Dù đó là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nếu cậu hành động ngay lúc đó, mọi thứ có lẽ đã khác. Bởi nhiệm vụ giải cứu Nfirea, Narberal hoàn toàn có khả năng tự giải quyết mà không cần tới cậu. -

Sự hối hận khiến Ainz lấy lại nét bình tĩnh trong lòng.

Các NPC đều coi Ainz là Vô Thượng Chí Tôn và coi lời của cậu là ưu tiên hạng nhất. Nếu Ainz chọn lựa không đúng thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Cậu hít một hơi để giữ lấy sự tỉnh táo của mình và bắt đầu cẩn trọng cân nhắc từ ngữ để tránh phát sinh sai lầm.

(Với loại người tầm thường như mình thì yêu cầu thật quá mức...).

Cậu cười nhạo trước những thiếu sót của mình, cậu tin là mình không thể làm nổi những chuyện như vậy. Nhưng khi cảm nhận sự chờ đợi của Narberal ở phía bên kia của [Message] như một người đầy tờ tận tụy trước chủ nhân khiến Ainz run lên như bị chấn động.

(Mình đang nghĩ gì vậy? Mình là Vô Thượng Chí Tôn của Ainz Ooal Gown, kẻ được mọi người tôn xưng bằng chính cái tên này. Đúng vậy, mình không còn là Suzuki nữa. Quá mức? Sai rồi, vì nếu mình đã tự xưng cái tên này, thì nhất định phải biến điều không thể trở thành có thể ).

"...Không, không có gì. Sao thế? Có tình huống khẩn cấp nào buộc ngươi phải liên lạc với ta thông qua [Message] à?"

"Vâng, có một vài người ở Công Hội Mạo hiểm giả đang tìm Ainz-sama."

"...Nếu là chuyện tối qua thì để bọn họ chờ đi...Không, không đúng, là việc khác đúng không?"

"Vâng! Ainz-sama thật thấu đáo!"

Đến đây, Narberal bắt đầu trở nên mơ hồ, sự im lặng của cô cho thấy vẻ bối rối. Không lâu sau, như thể cô đã đưa ra được kết luận trong tâm mình, cô tiếp tục nói:

"Thật ra, trừ chuyện trước thì còn một vấn đề khác đã nảy sinh...Chuyện đó...liên quan tới một con Vampire."

"Cái gì? Ngươi nói là Vampire?"

Ainz đưa mắt về phía [Crystal Monitor], Shalltear vẫn đang đứng thẳng người một cách cứng nhắc như cũ.

"Về con Vampire, phía bên kia có nói gì không? Vì dụ như tóc bạc, vận giáp đỏ thẫm hay gì đó tương tự?"

"Tiếc là không ạ. Người đến tìm Ainz-sama chỉ là chân chạy việc. Phía bên kia nói các chi tiết liên quan sẽ được giải thích tại Công Hội và mong ngài đến đó càng sớm càng tốt. Thần nghe nói một vài đội ngũ đều đã cử người đến rồi..Người của Công Hội đang ở gần đây, thần nên nói gì với hắn ạ?"

Ainz nhắm mắt lại. Hiển nhiên là cậu không có cầu mắt, chỉ có ánh sáng trong hốc mắt trống rỗng biến mất mà thôi.

"Về [Message] của Narberal, ngươi thấy sao Albedo?"

Sau khi Ainz nhắc lại lời của Narberal, Albedo hạ thấp ánh mắt vài giây rồi mới nhìn lại cậu.

"Dựa theo tình báo khiếm khuyết hiện tại, bất kể lựa chọn thế nào, cả hai đều có ưu và khuyết điểm. Chuyện nàỳ nên thuận theo ý của Ainz-sama để quyết định. Còn cá nhân thần cho rằng chúng ta để mặc lũ người đó cũng chẳng sao."

Aniz gật đầu coi như biểu lộ sự cảm kích, cậu tiếp tục lâm vào trầm tư.

Nếu lấy Shalltear đặt lên ưu tiên hàng đầu thì có khả năng xảy ra tình huống tệ nhất.

Nếu đặt Công Hội lên ưu tiên hàng đầu thì hiện trạng của Shalltear sẽ chuyển biến đến mức nào đây?

Nếu tính toán đến những hậu quả tệ nhất có thể xảy ra thì cậu cảm giác dù cậu có làm thế nào cũng vẫn dẫn đến tình huống tệ nhất.

Nếu lúc này những đồng bạn của cậu ở đây, có lẽ quyết định sẽ nhanh chóng được đưa ra bởi số đông. Nhưng họ không ở. Chỉ có mình cậu với tư cách Thủ Lĩnh của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cũng như cái tên của cậu là niềm tự hào của cả Guild, vậy nên, cậu phải tự mình chọn lựa.

Sau một hồi do dự, Ainz đưa ra kết luận.

"Albedo, phái người giám thị Shalltear. Ta sẽ đến Công Hội tại Eae Rantel. Sau khi chuyện này kết thúc, mang ta đến chỗ Shalltear."

"Thần tuân mệnh."

"Ngươi nghe rồi chứ, Narberal?"

"Vâng. Vậy thuộc hạ sẽ báo với kẻ đưa tin rằng ngài sẽ đến ngay lập tức."

"Ah, cứ nói vậy với hắn đi. Thế thì Albedo, thứ lỗi, ta phải đi trước rồi."

"Vâng thưa ngài. Thần sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài và phái ra một vài thuộc hạ chấp hành."

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Vậy chiếc nhẫn này giao lại cho Yuri, thay ta giữ gìn nó cẩn thận."

Còn một vài thứ cậu muốn giao cho thủ thư, nhưng Ainz cảm thấy không còn thời gian nên nhanh chóng kích hoạt năng lực dịch chuyển của chiếc nhẫn.

Trong phòng chỉ còn hai chị em, và bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Như đã chờ đợi cơ hội này, cặp mắt không mí của Nigredo lóe lên sự tò mò.

"Chuyện gì vậy? Shalltear đã xảy ra chuyện gì à?"

"Hừm, có vẻ cô ta đã phản bội."

"...Không thể tin được...Làm sao mà có thể...Thật ư?"

"Em cũng thấy khó tin, nhưng chuyện là vậy đấy."

"Như vậy thì nhanh chóng đem ả giải quyết là xong mà. Nhưng nhìn cách hành xử của Ainz-sama thì có vẻ người không muốn làm vậy?"

"Vâng, bởi tấm lòng của Ainz-sama cực kì nhân hậu...Không, đúng hơn là Ainz-sama cho rằng phải nắm rõ lý do phản bội của Shalltear thì ngài mới có thể đưa ra được phán quyết. Nếu không chuyện có thể sẽ tệ hơn."

"Ồ - " Nigredo phát ra một âm thanh không rõ là tán thành hay phủ định quyết định ấy.

"Hiểu rồi. Chị sẽ tiếp tục dùng ma thuật để giám sát Shalltear cho đến khi thuộc hạ của em tập hợp lại và thay chị việc này."

"Làm phiền chị rồi, thưa chị."

Tin rằng cuộc đối thoại đã xong, Albedo định kích hoạt năng lực của chiếc nhẫn. Nhưng cô dừng lại khi thấy chị gái mình đang ngập ngừng muốn nói. Bình thường chị cô luôn là người rất thẳng thắn, nhưng nếu để đến mức phải do dự thì chắc lý do chỉ có một.

Tuy không muốn hỏi, nhưng nghĩ tới việc có thể điều chị cô muốn có thể không liên quan tới chủ đề kia nên cô hỏi:

"Có việc gì sao, thưa chị?"

"...Vì không được phép rời khỏi Hàn Băng Ngục, nên chị không rõ những tình huống bên ngoài...cái kia... con nhóc Rubedo vẫn tốt à?"

... Qủa nhiên là vậy.

Albedo thầm nghĩ và cảm thấy hối hận vì mình đã mở miệng hỏi. Nhưng cô không thể không trả lời:

"Chị cả, chị vẫn gọi cô bé kia như vậy sao..."

"Chị chán ghét con nhỏ đó. Tuy chúng ta đều là tạo vật được Tabula Smaragdina-sama thiết lập..Không, cách mà Rubedo được tạo ra khác với chúng ta. Nó không phải dạng người ta có thể tin tưởng được."

"Không có chuyện ấy đâu chị. Cô bé đó cũng rất dễ thương mà."

"Theo chị thấy thì em đang bị ả lừa thôi. Rubedo chắc chắn sẽ mang tai ương lớn đến cho Nazarick, chị đảm bảo đấy."

"...Về chuyện này thì em nghĩ quan điểm giữa hai ta không thể hòa hợp rồi. Em tin cô bé kia sẽ không trở thành tai họa."

"Vậy à? Cũng tốt, dù sao em cũng là Tổng Quản Thủ Vệ. Nếu em đã quyết định như vậy thì chị sẽ không nói thêm điều gì nữa. Thế nhưng chị vẫn hy vọng em, dưới tư cách của Tổng Quản Thủ Vệ, có thể nhớ kỹ nỗi lo lắng của chị."

"Vâng, em sẽ nhớ."

Cố nén cảm xúc muốn thở dài, Albedo dịch chuyển sang một địa điểm khác.

Có điều, ngày thường cô sẽ cười trừ cho qua chuyện này, nhưng hôm nay nó lại như một mũi gai đâm vào lòng cô.

Cô đã luôn tin rằng các tạo vật của các đấng Sáng Tạo giả sẽ luôn hết mực trung thành...Thế nhưng Shalltear vẫn làm loạn đấy thôi.

Vậy những kẻ khác thì sao? Chúng cũng có khả năng phản bội đúng không?

Nói không chừng, đứa em gái cô yêu quý cũng có thể sẽ phản bội -

Cô không thể loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ này. Nhưng đối với Albedo mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu.

Tại địa điểm dịch chuyển, đôi mắt Albedo trở nên mê muội mịt mờ.

"Ainz-sama, người em yêu, em sẽ là con chó trung thành của ngài, là nô lệ của ngài..."

Hướng về người vắng mặt, nàng bộc lộ những suy nghĩ chân thành của mình.

"Cho dù tất cả mọi người tại Nazarick phản bội, em sẽ vĩnh viễn đứng bên người."

Phần 3

"Nào nào, Momon-san, đến đây ngồi với chúng tôi nào."

Có khoảng sáu người đang ngồi trong phòng, ba trong số đó được vũ trang đầy đủ nhìn khá hung hãn. Một người không trang bị gì nhưng lại toát lên vẻ oai phong lẫm liệt đứng dậy chào Ainz. Hai người còn lại, một kẻ khoác chiếc ào choàng trông có vẻ nhút nhát và cuối cùng là một lão mập ngồi phía cuối góc phòng.

Dưới ánh nhìn của bọn họ, Ainz ngồi xuống. Người đàn ông đang đứng lập tức tự giới thiệu.

"Mừng anh đến đây, tên tôi là Burdon Issac, thủ lĩnh Công hội Mạo Hiểm Giả của thành phố."

Nhìn qua, người đàn ông trung niên này trông khá bản lĩnh và mạnh mẽ.

Một vầng hào khí rực lửa của hàng trăm trận đánh toát ra từ người đàn ông, không ai dám nghi ngờ việc ông là một chiến binh xuất sắc.

"Còn đây là ngài Thị trưởng, ngài Panasolei Gierge Di Leitenmaya."- ông đưa tay sang giới thiệu.

Ainz thoáng gật đầu chào, Panasolei vẫy tay đáp lại.

Mậ---không, thật lòng mà nói, đúng hơn thì cơ thể của người đàn ông này đang chìm trong mỡ. Với cái bụng thì như thùng phi đựng dầu và cái cằm bị chảy xệ xuống khiến ông trông không khác gì một con chó bull mập ú.

Mái tóc trông cũng thê thảm ko kém, mỏng và bạc trắng.

"Hân hạn được gặp anh, Momon-san."

Mỗi lần ông ta nói, cái tiếng "fuee" lại phát ra, chắc là do bị nghẹt mũi. Ainz lại gật đầu thêm cái nữa như để xác nhận lời chào của ông ta.

"Người này là Hội trưởng Hội pháp sư của Eae Rantel, Theo Rakesheer"

Thân hình của người này thì lại ốm nhách, trông như cây sậy, cũng gật đầu chào Ainz trong khi vẫn tỏ ra lo sợ.

"Ba người kia cũng được mời tham gia với chúng tôi giông như anh. Họ là niềm tự hào đến từ ba đội mạo hiểm giả của Eae Rantel.Từ phải sang là Igavaruji-san đại diện cho Kuragura, Berette-san đại diện cho Sky Wolf và đại diện của Rainbow là Mokunaku-san."

Dáng vẻ của cả ba người cho thấy nét nổi bật và đem lại ấn tượng mạnh mẽ, như để củng cố cho màu của tấm thẻ họ đeo trên cổ--hạng Mithril. Mặc dù đối với Ainz thì trang bị của họ chẳng khác gì đống rác, nhưng ít ra vẫn khá hơn đa số mạo hiểm giả trong thành phố này.

Trong mắt họ thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng họ đều có chung một cảm giác : Tò mò.

Một trong số họ, Igavaruji của Kuragura, với đôi mắt sắc bén liếc về phía Ainz ngồi, lạnh lùng hỏi:

"Trước hết, có vài điều tôi muốn hỏi ông, Hội trưởng Issac. Tôi chưa từng nghe qua cái tên Momon này. Nếu như hắn thuộc hạng Mithril, hẳn là phải lập nhiều chiến công đúng chứ. Thế hắn đã làm được những việc gì?"

Issac dường như không chú ý đến thái độ thù địch của anh ta, giọng vui vẻ trả lời:

"Anh ta đã thuần hóa Hiền Vương Rừng Xanh và giải quyết vụ lộn xộn ở nghĩa trang tối qua."

"Vụ lộn xộn ở nghĩa trang?"

Trong khi Igavaruji đang bối rồi, Mokunaku của hội Rainbow cất giọng hổn hển.

"Phải chăng có liên quan đến số lượng lớn Undead xuất hiện ?"

"Fuee- Nắm bắt thông tin nhạy đấy. Chuyện này rắc rối lắm, vì vậy đã có người yêu cầu không muốn bất cứ thông tin nào bị truyền ra ngoài. Thế các anh đã nghe về nó từ đâu?"- Ngài thị trưởng hỏi.

Chẳng biết ông ta có bị nghẹt mũi thật hay không, cái tiếng "fuee" luôn xuất hiện mỗi khi ông ta nói. Có thể do phải dùng miệng để thở nên giọng của ông ta chẳng có tí âm điệu nào, trông giống như đang cố thốt ra từng từ một.

"Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Thị trưởng, tôi cũng chỉ mới nghe qua và khó mà nói ra việc nghe được tin này từ đâu. Và trên hết, tôi không biết chi tiết chuyện đó."

Hai người vừa cười vừa lườm nhau cẩn trọng, nụ cười của Monunaku trông giả tạo còn của ngài thị trưởng có phần gượng gạo.

"Fuee-nghe như một lời nói dối, nhưng cứ cho là vậy đi. Dù sao, có lẽ có kha khá người biết về đám Undead rồi. Fuee-À, xin lỗi mọi người vì vô tình lái sang chuyện khác."

"Không vấn đề gì, ngài thị trưởng. Với những chiến công vừa kể, tôi tin Hội đã quyết định đúng đắn và hạng Mithril của ngài Momon đây là hoàn toàn xứng đáng."

"Chỉ thế thôi sao? Hắn chỉ mới giải quyết được một vụ. Những mạo hiểm giả khác sẽ nghĩ thế nào trong khi họ phải thực hiện những bài kiểm tra thăng cấp và phải thăng từng hạng một. Họ sẽ không ganh tị với hắn chứ?"

Sự lịch sự tối thiểu của Issac trước đó đã hoàn toàn biến mất dưới thái độ của Igavaruji. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Này ngài Hội trưởng, hãy giải thích rõ ràng chuyện này. Thực lòng mà nói, tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Tôi không đồng ý khi để ngài Momon lên hạng Mithril."

Người vừa xen vào chính là hội trưởng Hội Pháp Sư - Rakesheer. Mặt ông lộ rõ vẻ chế nhạo, nhưng nó không dành cho Ainz, mà là Igavaruji. Tuy nhiên, hắn không hề nhận ra ngụ ý này, Igavaruji nở một nụ cười thân thiện với Rakesheer.

"Tôi và ngài hội trưởng Hội Pháp Sư đây đúng là tư tưởng lớn gặp nhau."

"Hô, hô, hô."-Rakesheer cười.

Như thể nghe được thứ gì buồn cười, cặp môi mỏng của Rakesheer uốn cong lên khiến nó càng mỏng hơn. Đây không phải là biểu hiện thiện chí, vì sự khinh miệt hiện lên trong đôi mắt ông ta

"Thật thế sao? Tôi lại thấy nó chẳng giống nhau chút nào cả, giống như ngày với đêm vậy."

"Ngài nói thế là có ý gì?"

"Điều đó là thật, đừng cố chấp nữa ngài Igavaruji. Thậm chí nhiều người trong Hội còn muốn ngài Momon lên hạng Orichalcum thay vì Mithril nữa."

"Cái gì?"

Nhìn Igavaruji nghệt mặt ra, Rakesheer không nhịn được cười.

"Chỉ với hai người, ngài Momon- à không, tính cả Hiền Vương Rừng Xanh là ba, bọn họ đã tiêu diệt hàng ngàn Undead và hạ gục đám người thực hiện nghi lễ tà ác trong nghĩa địa."

"Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần dùng phép tàng hình là được!"

Rakesheer thở dài rồi tiếp lời:

"Những điều ngài nói hoàn toàn chính xác, Igavaruji. Nếu chi có thế, ngài Momon đây không thể thăng đến hạng Orichalum được. Nhưng nhìn qua xương của đám Undead mới biết ngài Momon mạnh tới mức nào."

Nói xong, Rakesheer nhìn qua người đang mặc bộ chiến bào đen với ánh mắt trang nghiêm.

"Là xương của Cốt Long. Ngài Momon đã giết con quái vật kháng tuyệt đối ma pháp."

"Đó, đó, Cốt Long quả thực rất mạnh, thậm chí nhiều mạo hiểm giả hạng Mithril chỉ có thể phòng thủ khi đánh với nó-"

"Thế nếu hạ cả hai con cùng lúc thì sao?"

"Gì cơ?"

Không chỉ có Igavaruji giật mình, hai mạo hiểm giả kia cũng tương tự. Theo đó, cách nhìn của cả hai về Ainz đã thay đổi trong thoàng chốc, như đang cố đánh giá kĩ năng của người này.

"Dựa vào những cái xương còn sót lại của hai con rồng. Liệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đội của các annh có thể phá vỡ hàng rào Undead, giết hai con Cốt Long và tiêu diêt đám chủ mưu, ngăn chặn kế hoạch của chúng. Trong số những mạo hiểm giả tiến về nghĩa trang, họ đã xác nhận sự hiện hữu của linh hồn tà ác và đám Undead."

Igavaruji im lặng.

"Tôi muốn hỏi thêm một câu. Trong bản cáo buộc, có một phụ nữ trong đội của ngài Momon. Cô ta là một pháp sư. Việc đối đầu với Cốt Long vốn miễn dịch với ma pháp là chuyện không tưởng. Chỉ với hai người, à cả Hiền Vương Rừng Xanh nữa, ba người sao có thể chống lại ?"

Rakesheer nói với Ainz bằng một giọng đầy cung kính:

"Là một trong những đại diện của thành phố, tôi chân thành cảm ơn anh Momon-san. Nếu không có hành động kịp thời của ngài, không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Nếu anh có yêu cầu gì, chỉ cần nói và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để hỗ trợ."

"Ngài lại tâng bốc tôi rồi, ngài Rakesheer, tôi chỉ chịu sự ủy thác của bà Bareal và giải quyết vấn đề được yêu cầu thôi."

"Hô, hô, hô, hô..."

Rakesheer cười lớn, nụ cười tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Quả thật anh rất xứng đáng với hạng Orichalcum, không, hạng Adamantium mới phải. Lập nên chiến công hiển hách chỉ với ba người mà vẫn khiêm tốn như vây, lại còn xem đó là chuyện thường. Tôi còn nghe nói đồng đội của anh có thể dùng được ma pháp bậc ba, điều này là sự thật, đúng chứ?"

"Tôi rất vui khi ngài có lời khen ngợi, nhưng tôi không muốn thăng hạng nhanh như thế. "

"Thật vậy ư, quả là đáng tiếc."

Rakesheer và Ainz nói đùa với nhau, điều này đã chọc giận Igavaruji, khiến anh ta nói như thét lên:

"Đội của tôi cũng có thể giải quyết được vụ này nếu chúng tôi ở đó. Hẳn là có vấn đề gì đó với đội của hắn. Có thể là do nhân cách của hắn nên hắn không thể có nhiều thành viên trong đội."

Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, như muốn hạ nhiệt, một tiếng "fuee" phát ra.

"Hãy dừng thảo luận ở đây. Chúng ta không đến đây để tranh luận vấn đề này, đúng chứ?"

Tiếng "fuee" vừa dứt, Igavaruji ngồi xuống, ánh mắt đầy căm tức nhìn Ainz. Trước tình cảnh bất đắc dĩ này, cả hai Hội trưởng chỉ biết lắc đầu.

"Tôi biết ngài đánh giá cao người có thực lực, nhưng đây không phải là điều cần bàn lúc này. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này sau, sẽ nhanh thôi, được chứ?"

"Cảm ơn ngài, ngài Thị trưởng"

"Ah? Dù không hiểu tại sao ngài lại cảm ơn tôi. Sự thật là tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra cho lắm."

"Được, có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta đều đồng ý như vậy từ đầu..."

"Ngài đừng lo. Tôi cũng đã phải lo một đống thứ liên quan đến ngài Stronoff lúc đó nữa là."

Lại một tiếng "fuee" phát ra.

"Nào, về vấn đề chính -----"

"Trước đó, sao lại có người không tôn trọng lễ nghi cần thiết nhỉ, anh không thể gỡ mũ giáp của mình hay sao?"

Một lần nữa, khi mọi chuyện dường như đã lắng xuống, giọng mỉa mai lại vang lên từ Igavaruji, chen ngang vào khiến những người còn lại cau mày.

"Không có gì đâu, anh ta nói đúng. Nhưng tôi thấy mình đang bị xúc phạm."

Khi Ainz vẫn cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt được hóa trang bởi ma pháp. Một khuôn mặt bình thường, không có điểm gì nổi bật.

"Vì tôi đến từ quốc gia khác, để tránh gặp rắc rối nên mới phải che đi khuôn mặt. Xin lỗi vì sự thô lỗ này."

"Chà .Một tên ngoại quốc ư."

"Đủ rồi, dừng lại đi Igavaruji. Những mạo hiểm giả không phân biệt quốc gia. Lý do vô lí đi ngược lại luật bất thành văn từ những ngày đầu thành lập hiệp hội của anh khiến tôi thực sự xấu hổ."

Ngay lúc Igavaruji định chêm thêm một lời nữa, nhận ra mọi người đều có chung ý kiến ấy, anh ta đành miễn cưỡng im lặng.

"...Không sao đâu, tôi đã quen bị thành kiến vì là người ngoại quốc rồi."

Tuyên bố của Ainz khiến mọi người cười nhăn nhở. Sắc mặt của Igavaruji trở lại bình thường và thôi than vãn khi Ainz đội lại mũ giáp..

"Thế là đủ rồi, hi vọng mọi người không nhắc lại việc này nữa. Bây giờ tôi muốn vào thẳng vấn đề chính."

"Chỉ vì ai đó tới muộn nên đến giờ tôi vẫn chưa nghe được gì cả."

"Tôi thành thực xin lỗi mọi người, chuyện nhỏ nên bỏ qua."

Ainz cúi đầu xin lỗi. Khi còn là nhân viên văn phòng, anh đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nơi cuộc họp chỉ bắt đầu khi sếp tuyên bố đã đủ mặt các thành viên, khiến anh phải chống lại sự thôi thúc bỏ việc để về nhà của mình. Điều này giúp anh kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

Với lời xin lỗi đầy thẳng thắn và trung thực khác hẳn với Igavaruji luôn hoài nghi và mỉa mai, Ainz tỏ ra mình là người cao quý hơn y. Một tiếng thở dài thoát ra, nét mặt của Igavaruji trông càng đáng ghét hơn, vì hiểu được rằng mình đã tự hạ thấp chính bản thân chứ không phải ai khác.

Nhưng có một người cảm thấy còn khó chịu hơn cả Igavaruji.

"...Thế đã đủ chưa. Nếu còn xen ngang thêm lần nữa, anh sẽ bị đuổi khỏi đây ngay đấy Igavaruji."

Người đó tất nhiên là Issac. Cặp mắt giận dữ cùng giọng nói nửa đe dọa hướng về phía anh ta

Anh ta bèn cúi đầu xin lỗi.

Thấy vẻ mặt nhận lỗi của Igavaruji, Ainz cảm thấy bối rối. Từ thái độ thù địch trước đó, Ainz cứ nghĩ rằng anh sẽ tỏ vẻ không đồng ý như một cậu học sinh tức giận khi cha mẹ cậu làm cậu không hài lòng. Tại sao anh ta lại bỏ cuộc nhanh như vậy ?

Sau một lúc suy nghĩ, Ainz chợt nhận ra rằng.

Một buổi họp mặt của những thành viên hạng Mithril, nếu một người bị đuổi, những người khác sẽ đánh giá anh thế nào? Cho dù mọi người biết được những gì đã xảy ra đi nữa, vẫn có một số đông sẽ nghĩ rằng lí do anh ta bị đuổi là vì không đủ khả năng. Với tin đồn này, vị thế của anh ta trong giới mạo hiểm giả sẽ tụt dốc không phanh. Đây là lí do duy nhất để Igavaruji nhẫn nhịn lúc này.

"Trước hết là báo cáo sơ lược. Khoảng hai đêm trước, một nhóm mạo hiểm giả tuần tra ở ngoại ô Eae Rantel đã phát hiện một vampire. Năm trong số những người bắt gặp nó đã bị giết. Tôi mời mọi người tới đây chính vì chuyện này."

Sau khi nghe mô tả về sự xuất hiện của vampire, mọi hy vọng của Ainz hoàn toàn tiêu tan.

Do quá hoảng sợ, những người còn sống chỉ nhớ mang máng về trang phục, màu tóc và dáng vẻ. Ấn tượng mạnh nhất chính là một vampire với "tóc bạc miệng rộng"

Chỉ với những chi tiết mơ hồ này, bất cứ ai quen thuộc với Shalltear đều sẽ nghĩ tới cô. Đối với Ainz, anh nhất định đã rõ vampire này là ai.

Mình không biết mọi chuyện lại diễn ra như thế, tốt hơn hết là sửa kí ức của những người còn sống. Tệ rồi đây, phải mau chóng tìm ra cách giải quyế thôit.

Trong khi Ainz nhíu cặp lông mày ảo ảnh của mình, cuộc thảo luận vẫn tiếp tục.

"Vậy ra mọi chuyện là vậy. Tôi không rõ việc này lắm, nhưng nếu giải thích kĩ thì sẽ tốn kha khá thời gian của mọi người đấy. Vì thế cho tôi xin phép chỉ nghe qua thôi, nếu có thắc mắc tự tôi sẽ đặt câu hỏi."

"Đã rõ. Vậy còn ai muốn hỏi gì nữa không?"

"Thế vụ việc xảy ra ở đâu?"

'Phía ngoài cổng Bắc của thành phố, có một khu rừng cách đó ba giờ đi bộ. Và nó xảy ra ngay tại khu rừng."

"Phân hạng của các mạo hiểm giả thì thế nào?"

"Hạng Iron."

"...Làm ơn đừng nói với tôi, chỉ vì một con vampire mà cả đám tập hợp ở đây nhé. Anh tính dùng dao mổ trâu giết gà à."

"Đúng thế. nếu là vampire thì chỉ cần vài mạo hiểm giả hạng Plantium là đủ, phải không? Tôi thực sự không hiểu tại sao phải gọi tới nhiều mạo hiểm giả hạng Mithril đến vậy?"

"Lý do rất đơn giản, vì con vampire đó rất mạnh."

Câu trả lời của Rakesheer cắt ngang mớ câu hỏi vừa rồi, khiến tất cả đều tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.

"Nó rất mạnh sao...?"

"Theo ý ngài, đối thủ là một vampire cấp cao sao... Liệu nó có phải là nhân vật xuất hiện trong truyện mười ba người anh hùng, Chúa tể vampire 'Landfall'?"

"Vẫn chưa rõ liệu có phải là hắn không, nhưng khi những mạo hiểm giả tiếp cận nó, con vampire đã sử dụng ma pháp bậc ba [Triệu Hồi Tử Thi]. Chắc tôi không cần phải giải thích thêm nhỉ?"

Nghe xong, không ai hỏi thêm diều gì nữa, đúng hơn là im bặt.

"Chà---- Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Ngài giải thích giúp tôi được chứ?"

"Thứ lỗi cho tôi, ngài Thị trưởng."

"Để có thể đạt đến cảnh giới sử dụng ma pháp đó, đơn giản mà nói, chúng ta có thể xem đối phương như mạo hiểm giả hạng Plantium."

Panasolei cau mày tỏ ý chưa hiểu cho lắm.

"Đó là một cách nói... Tôi sẽ nói theo cách khác vậy."

Mắt của Panasolei chợt sáng lên, giống như một sự thay đổi mà ai cũng cảm nhận được. Từ uể oải, giống như con lười, giờ trở thành hung bạo như heo rừng. Không, đây mới chính là vẻ mặt thực sự của Panasolei.

"Nói cách khác, hội trưởng Hội Pháp Sư, ý ngài là thế này phải không: một con quái vật với sức mạnh và kĩ năng sánh ngang với một đội hình hạng Plantium."

"Ngài nói đúng rồi đấy."

"Thậm chí nó còn mạnh hơn nữa, đúng chứ?"

"Điều đó cũng không sai."

"Nếu so với quân đội của ta, nó tương đương bao nhiêu người .."

"... Câu này hơi khó đây."

Rakesheer có chút đắn đo, ông trả lời.

"Theo quan điểm của cá nhân tôi, phép so sánh này chỉ mang tính tương đối. Nếu coi đối phương như một binh đoàn, trong khi undead không biết mệt mỏi là gì, cũng chẳng cần ăn uống... dù khó nghe nhưng tôi nghĩ nó tương đương với một binh đoàn khoảng mười nghìn quân."

"Ngài nói gì cơ!"

Panasolei cảm thấy sốc khi nghe kết luận của Rakesheer. Ngoại trừ Ainz, những người còn lại đều gật đầu đồng tình với tuyên bố của Hội trưởng Hội Pháp Sư.

Như muốn tiếp lời của Theo, Issac mở miệng nói;

"Nhìn chung, chỉ có xấp xỉ hai mươi phầm trăm mạo hiểm giả trong nước được xếp hạng từ Plantium trở lên. Tính trong toàn bộ Vương quốc thì có khoảng ba ngàn mạo hiểm giả, với số dân hơn tám triệu, thì chỉ có sáu trăm người đạt được danh hiệu như thế. Ngài hiểu chứ? Thứ hạng càng cao càng hiếm thấy"

"Sự việc quả thật nghiêm trọng, giá mà tôi chưa từng nghe qua. Để đối phó với tình huống nguy cấp như thế này, tôi muốn hỏi mạo hiểm giả các anh. Các anh có đủ tự tin để chiến thắng không? Nếu câu trả lời là không... thì các anh nghĩ thế nào về việc nhờ Thống Lĩnh Gazef ?"

Gazef Stronoff-- chiến binh hùng mạnh nhất Eae Rantel, vượt xa những mạo hiểm giả hạng Adamantium. Anh được xem là con át chủ bài của Vương quốc.

Tuy nhiên, Issac lập tức từ chối đề nghị trên.

"Đúng là không chiến binh nào có thể chống lại ngài Stronoff. Nhưng khi đối đầu với với một đội mạo hiểm giả dù yếu hơn anh ta, phần thắng vẫn sẽ thuộc về đội mạo hiểm giả. Vì họ có nhiều phương thức tấn công hơn--lấy ngài Stronoff làm ví dụ, lượng ma pháp cùng võ kĩ của một đội mạo hiểm giả nhiều gấp bốn lần so với ngài Stronoff . Chống lại một con quái vật sở hữu khả năng đặc biệt, không thể phủ nhận được rằng sự cách biệt này là vô cùng lớn."

"Chà..."

"Cách giải quyết tốt nhất lúc này là tập hợp các mạo hiểm giả hạng Adamantium và Orichalcum. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cho phép những mạo hiểm giả giỏi nhất trong thành lập nên một mạng lưới phòng thủ để đề phòng bọn vampire tràn vào."

"Phương pháp này không phải quá bị động sao?"

"Nếu xem mọi việc chỉ có thể tệ đi, thì đây là chiến lược tốt nhất rồi. Hơn nữa, ngài quên rằng đối phương có khả năng một mình chống lại cả một đội quân ư?"

"Với sức mạnh đó, sự khiếp sợ sẽ bùng nổ ở khắp nơi... Tôi không mong cảnh tượng đó sẽ xảy ra."

Nếu đối phương là một đạo quân mười ngàn người, họ có thể dễ dàng xác định vị trí của chúng. Ngoài ra, muốn duy trì binh đoàn đông như vậy, cần phải chuẩn bị trước một số lượng lớn lương thực, đồ tiếp tế, khiến chúng không thể vây thành trong thời gian dài được.

Nhưng hiện giờ, kẻ thù chỉ có một, làm sao xoay chuyển tình hình? Hơn nữa, nếu nó có khả năng sử dụng nhiều dạng ma pháp [Invisibility], hay tệ hơn nữa là ma pháp thiên về ám sát?

"Tuy nhiên, theo ý kiến của Hội trưởng Issac, việc thiết lập một mạng lưới phòng thủ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Để phối hợp ăn ý cần trải qua luyện tập lâu dài..."

"Chuyện này không đáng bận tâm, chỉ cần chúng ta đồng lòng cùng nhau tham chiến là đủ. Mọi người nghĩ thế nào?"

Các mạo hiểm giả không đồng tình với đề nghị từ ngài Thị trưởng, kịch liệt phản đối.

"Chẳng hợp lý chút nào. Nếu chúng ta muốn sắp xếp mọi việc trong im lặng, thì chúng ta phải có một kế hoạch cực kì chặt chẽ. Nhưng bày ra kế hoạch càng chi tiết, thì càng khó để xử lí những sai lầm phát sinh từ các tình huống bất ngờ. Trong lúc đó, có khi mỗi người tự làm theo ý mình còn tốt hơn. Nói đến đây, tại sao con vampire lại xuất hiện ở đó? Cuộc điều tra có thêm thông tin nào không?"

"Bằng mọi nỗ lực, Hội đã cố gắng điều tra chi tiết hơn. Khi chúng tôi tập hợp một nhóm thu thập thông tin sự việc đêm qua xảy ra, thế là nhân lực bị phân tán."

"... Ra là vậy. Ngài lo ngại vụ này có liên quan đến vụ ở nghĩa trang à?"

"Tôi e là vậy."

"Không phải rắc rối ở nghĩa trang đã được giải quyết bởi ngài Momon sao? Dựa vào các hài cốt và di vật từ kẻ chủ mưu trong vụ đó, có thứ gì liên quan đến cả hai sao?"

Câu hỏi khiến cả phòng chìm trong yên ắng.

Ainz bối rối. Từ nãy tới giờ, Hội trưởng chưa hề do dự khi đưa ra câu trả lời, đến khi ánh mắt của ông thoáng đưa về phía ngài Thị trưởng. Cái nhìn như thể hỏi xem có được phép nói hay không. Nghĩ về chuyện ấy, nó cũng phần nào liên quan đến việc khủng bố thành phố, và có lẽ vài thông tin đã lọt vào tai các mạo hiểm giả.

"Từ những chứng cứ thu thập được, chúng tôi đã xác nhận vụ đó là do Zuranon cầm đầu."

Nét mặt của ba mạo hiểm giả kia bỗng sầm lại.

Nhưng với Ainz, đây là lần đầu tiên anh nghe tới cái tên này. Anh chỉ mong thần linh - dù bản thân anh cũng không tin vào bất cứ thần linh nào, bọn họ không hỏi những điều mà anh không biết."

Không biết gì thật đáng sợ. Sau chuyến này, phải thu thập thông tin càng nhanh càng tốt mới được.

"Cái tổ chức bí mật đó đã thực hiện việc kiểm soát đám undead. Ắt hẳn bọn chúng cũng liên quan tới vụ vampire."

"Hai vụ này đều xảy ra cùng một khoảng thời gian, cả trong lẫn ngoài thành phố... chúng muốn phân tán lực lượng của chúng ta sao? Hay tất cả chỉ để đánh lạc hướng, tới lúc đó kế hoach thực sự mới diễn ra... điều này đang trở nên rất tệ rồi đây."

"Ưu tiên hàng đầu là tiến hành trinh sát. Dựa trên báo cáo của cảnh binh, có một hang ổ được cho là của bọn cướp gần nơi vampire xuất hiện..."

"Khả năng khá cao là nó đã rời khỏi nơi đó,... nhưng không thể loại bỏ khả năng nó vẫn còn quanh quẩn. Cần cử người đến đó ngay..."

Mạo hiểm giả vừa phát biểu bỗng im bặt.

Sợ hãi âu cũng là chuyện đương nhiên, vì tiến vào nơi dễ tìm thấy vampire nhất trong quá trình điều tra tương tự với việc đồng ý nhảy vào nơi nguy hiểm nhất. Nếu chẳng may bắt gặp vampire mang sức mạnh như thế, người đó khó có thể tránh khỏi cái chết.

Câu nói vừa rồi không khác mấy với việc yêu cầu người ta đâm đầu vào chỗ chết cả.

"...Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Việc cấp bách hơn lúc này chính là tăng cường phòng thủ trong thành phố, có lẽ con vampire đã đột nhập vào thành phố rồi không chừng."

"...Nó chẳng tốn chút sức nào để lẻn vào chỉ với ma pháp. Thành phố này không được bảo vệ như Thủ đô của Vương quốc với kỵ sĩ và pháp sư đi tuần ở khắp nơi đâu."

Đúng là có thể dùng ma pháp [Flight] để vào thành phố từ trên không, và cũng có thể dùng [Invisibility] để vào từ cổng trước. Ma pháp làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn, vậy nên việc tập trung vào phòng thủ đầu tiên là một ý kiến không tồi.

"Nhưng sẽ rất khó để đối phó nếu chúng ta không có thêm thông tin, vậy nên tôi đề nghị tiến hành điều tra trước!"

Điều này hoàn toàn hợp lí đối với mọi thành viên đang có mặt.

Nhưng thế này không hề tốt cho Ainz.

Nó sẽ là thảm họa nếu hình dạng bây giờ của Shalltear bị những người khác biết được. Dù chưa biết được chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng nếu ảnh của Shalltear được truyền bá rộng rãi trong thành phố -- hay trong cả Vương quốc, thì nó sẽ là vật cản vô cùng lớn cho kế hoạch trong tương lai.

Ainz suy nghĩ một hồi lâu, nhưng anh thấy không có cách nào để hướng chuyển biến này sang hướng khác được.

Chỉ còn một cách duy nhất: Ngăn chặn việc hình ảnh của Shalltear bị rò rỉ ra ngoài.

Ainz nuốt nước bọt rồi nói:

"Đầu tiên, tôi nghĩ ở đây có một sự hiểu lầm. Vampire và Zuranon là hai việc hoàn toàn khác nhau."

"Tại sao? Momon-san, ngài có nguồn tin nào khác ư?"

"Tôi biết tên của vampire đấy, vì tôi là người đã tìm nó suốt bấy lâu nay."

"Gì cơ?"

Mọi người trong phòng hoàn toàn kinh ngạc.

Ainz lượt qua những ý kiến trong đầu mà anh đã chuẩn bị không lâu trước đó.

"Nó là một con vampire vô cùng mạnh. Mục đích ban đầu của tôi khi trở thành mạo hiểm giả là tìm thêm thông tin về chúng."

Một thông tin béo bở mà Issaac không ngần ngại bỏ qua.

"Chúng? Momon-san, ý ngài là thế nào?"

"Vâng, hai vampire, mà tên của con có mái tóc màu bạc là..."

Anh đột nhiên ngừng ở đó. Khi vừa định nói Carmilla, thì anh chợt nghĩ rằng tên ấy quá phổ biến cho các vampire nữ. Nếu có người chơi nào ở đây, cái tên này sẽ khiến họ nhận ra anh ngay. Trong lúc ngập ngừng quyết định, anh vô ý thốt ra một cái tên.

"Henupenuty."

"Hả?"

Một câu hỏi đầy ngạc nhiên. Không chỉ là từ một mà hầu hết những người trong căn phòng đều cảm thấy ngạc nhiên.

"... Nó là Henupenko."

Mặc dù đó là cái tên do anh bịa ra, nhưng nó lại hoàn toàn khác với cái ban đầu. Nếu có ai hỏi, thì có lẽ Ainz sẽ bảo là mình đã phát âm sai.

"Henupenu...?"

"Là Henupenko."

Dù đã thay đổi âm cuối thành "-ko", nhờ cái tên đó, sẽ không có người chơi YGGDRASIL nào nhận ra được nó là cái tên anh bịa ra. Ainz mỉm cười hãnh diện, cảm thấy tự tin về ý tưởng này dưới chiếc giáp mũ.

"Có, có thật là vậy không? Vậy con Henu... sao cũng được! Giờ chúng ta đã biết tên con vampire này... không phải là lúc thích hợp để cho chúng tôi biết thân phận của anh à? Anh từ đâu đến?"

"----- Tôi rất xin lỗi, nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi đang làm một nhiệm vụ bí mật. Nếu để mọi người biết được, tôi sẽ phải rời khỏi nơi này, và con vampire sẽ là trách nhiệm của các vị. Tôi không hề muốn việc này đi đến kết cục giữa hai quốc gia. Thị trưởng, ông là người hiểu điều này hơn ai hết phải không?"

Người đứng đầu thành phố gật đầu chậm rãi. Thấy được điều này, Issac nghiến răng và nhìn về phía Ainz.

Ánh mắt của Hội trưởng không hề làm Ainz bận tâm, nhưng điều mà anh quan tâm là liệu họ có tin vào câu chuyện anh bịa ra hay không? Liệu trong câu chuyện của anh có mâu thuẫn gì chăng? Ainz vẫn suy nghĩ về việc đó, nhưng bỏ sự lo lắng sang một bên, cậu tiếp tục với một giọng giận dữ mong không ai xen ngang:

"Hãy để đội của tôi phụ trách việc này. Nếu chúng tôi tìm được nó, chúng tôi sẽ tiêu diệt nó ngay khi nhìn thấy."

Người chiến binh mặc giáp đen đến vào phút chót đưa ra một quyết định chắc chắn.

Mặc dù họ không thể nhìn thấy mặt anh, dường như họ vẫn có thể thấy được sự tự tin và quyết tâm toát ra từ giọng điệu trong lời khẳng định ấy.

Áp lực khiến mọi người tưởng như không khí trong phòng đang run rẩy, khiến họ càng trở nên căng thẳng hơn.

"V-vậy thì, chúng tôi sẽ cử thêm một đội------"

"---- Không cần thiết. Tôi không cần thêm bất cứ gánh nặng nào cản trở mình."

Anh từ chối yêu cầu của những người khác, nhẹ nhàng lắc tay củng cố thêm ý kiến của mình.

Một lời tuyên bố đầy kiêu ngạo.

Đối mặt với những mạo hiểm giả cùng cấp độ, thái độ ấy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên--- với những mạo hiểm giả đã trải qua hàng trăm trận chiến, đó không phải thái độ của một người kiêu ngạo, hay là của một kẻ tự kiêu ngu ngốc, mà là từ một người đã có tính toán. Lúc ấy, Ainz có thể làm được điều đó cũng một phần nhờ vào sức mạnh của mình.

Người đàn ông này thật sự rất phi thường.

Bộ giáp đen cứ như trở nên to lớn dần trước mặt họ, một áp lực khác thường đè lên người họ đến mức họ có ảo giác nhưng cả căn phòng trở nên chật hẹp với một sức mạnh to lớn như thế này. Áp lực tỏa ra từ người đàn ông - người mà họ cảm thấy như mình sẽ không bao giờ bắt kịp được, cứ như là từ một mạo hiểm giả hạng Adamantium vậy.

Người này có thể tương đương với một Hero. (TL: Anh hùng ở đây là cấp độ không phải danh hiệu, để Eng để tránh nhầm lẫn với danh hiệu Anh hùng)

Issac không chịu được cảnh im lặng, ông hít vài hơi. Không, ai cũng làm việc tương tự, cả ngài thị trưởng cũng đang chảy mồ hôi trong khi nới lỏng cổ áo của mình.

Issac hỏi một cách nhẹ nhàng, như ông đang thì thầm với một ai đó:

"----- Thế còn về tiền công?"

"Nếu có thể, chúng ta sẽ bàn về việc này sau. Nhưng tôi hi vọng mình có thể ít nhất lên hạng Orichalcum sau khi tiêu diệt con vampire này. Vì nó có hơi bất tiện khi hành động với thứ hạng bây giờ."

Mọi người đều hiểu. Từ trước đến giờ thành phố này chưa bao giờ xuất hiện hạng Orichalcum. Nếu anh có thể nhận được hạng cao nhất thành phố, anh có thể sẽ nhận được nhiều sự chú ý và danh tiếng hơn. Thêm vào đó, có thêm những đặc quyền của hạng Orichalcum sẽ làm tiếng tăm anh đồn xa hơn.

Thế này vẫn cần thêm nhiều sự tin tưởng đối với nhiệm vụ nguy hiểm này, một trong số đó là trở về với thêm nhiều thông tin về loài vampire mạnh mẽ này.

Tuy nhiên, cho dù việc này có thể được đồng ý dễ dàng, có một người không đồng tình với ý kiến này - trên phương diện cảm xúc.

Một tiếng ghế cót két. Phía phát ra âm thanh ấy - không cần phải nói. Dĩ nhiên đó là người đã luôn tìm cách bắt lỗi Ainz từ đầu... Igavaruji.

"Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin anh được. N-nói đến việc đấy, chúng ta vẫn chưa biết được con vampire ấy có thực sự mạnh đến thế hay không! Dù đó có là ma thuật điều khiển zombie gì đó, nó vẫn có thể thi triển qua việc dùng những vật phẩm thích hợp. Tôi muốn đi cùng anh ta!"

Dù có bị Ainz làm cho kinh ngạc, Igavaruji vẫn có thể phản biện lại, chỉ vì anh ta vẫn còn giữ một thái độ thù địch với cậu, không muốn chấp nhận sức mạnh thực sự của Ainz.

Có lẽ nó làm những mạo hiểm giả khác không hài lòng, Berette nói với giọng nghiêm túc:

"Igavaruji, xem lại thái độ của anh đi----"

"---- Không có vấn đề gì."

Ainz chỉ đơn giản là đồng ý. Nhưng nó mang ngụ ý không hề đơn giản khi anh tiếp tục với những lời vô cảm.

"Tuy nhiên, nếu anh đi theo thì... chỉ có cái chết chờ ở đó? Tôi không biết liệu nó có chừa lại phần nào của anh hay không."

Với lời lẽ vô cùng hợp lí, không đe dọa cũng như đùa giỡn. Cứ như là anh đã tuyên bố thẳng thừng quyết định của mình cho mọi người, khiến cho Igavaruji rùng mình. Không, không chỉ là Igavaruji, mà tất cả mọi người đều cảm thấy như da thịt bị cắt bởi một luồng khí lạnh không tưởng.

Ainz khẽ nhún vai:

"Tôi đã cảnh báo trước rồi. Nếu anh vẫn không phiền thì tôi cũng không ngại có thêm anh vào đội đâu."

"Đ-đương nhiên rồi!"

Dù nó chỉ là một lời nói miệng nhưng Igavaruji không hề chùn bước, ít nhất là không phải bây giờ. Là một trong những mạo hiểm giả có thứ hạng cao nhất thành phố, làm sao anh ta có thể chịu bị bẽ mặt trước những người có quyền lực như thế này được.

Khi hai người họ vẫn đang đối đầu với nhau, Issac - giờ đã lấy lại được một chút bình tĩnh - hỏi Ainz:

"Tự tin là tốt, nhưng làm sao anh có được sự tự tin ấy? Tất nhiên là chúng tôi không thể phủ nhận được sức mạnh của anh, nhưng với sức mạnh sánh ngang vạn người của kẻ thù, anh nên biết rằng nhiệm vụ ấy không hề đơn giản tí nào. Chúng tôi cũng chưa chắc rằng có nên giao mọi việc cho anh không. Lỡ như... mọi việc trở nên tồi tệ, anh thất bại trong việc thu phục nó, chúng tôi cũng cần một kế hoạch dự bị nữa..."

Như một phát súng kết thúc, Ainz tự tin đáp:

"Tôi có một kế hoạch."

"Nó là ...?"

Ainz lấy một viên pha lê từ trong giáp ngực mình, đáp lại sự tò mò của Issac.

"... Không thể nào! Cái này... Không thể tin được..."

Người đột nhiên thốt lên là Rakesheer. Ông vừa thở hổn hển vừa tiếp:

"Tôi đã từng thấy vật này trong những cuốn sách cổ... giả sử một vật giữ trong mình sức mạnh của một vị thánh, một kho báu như thế. Đây chính là nó... một viên pha lê phép thuật bị phong ấn. Làm thế nào mà anh có được thứ này !?"

"Ấn tượng đấy... Ông nói đúng. Ẩn trong thứ này là một ma pháp cấp tám."

"Có phải tôi đang nghe nhầm chăng! Anh vừa nói gì cơ!"

Câu trả lời của Ainz khiến Rakesheer thốt lên, một âm thanh lạ đến mức khi gà bị cắt tiết cũng không thể tạo ra. Vẻ mặt ông trở nên méo mó đến mức dễ sợ.

Những người ngạc nhiên không chỉ có Rakesheer mà là tất cả - không, ngoại trừ thị trưởng, mọi người đều kinh ngạc đến sợ hãi. Đến những mạo hiểm giả mới có chút ít kinh nghiệm, khi nghe lời Ainz cũng biết được giá trị của vật phẩm ấy.

"...Cấp tám... Nó có thể là phép thuật khởi nguyên phải không?"

"... Có thể, nhưng đó là phép thuật của cấp bậc đó thôi ... Nhưng cái này lại thuộc về cấp bậc thần thoại."

"Anh đang đùa tôi à? Chuyện này thật vô lí!"

Ba mạo hiểm giả - cả Igavaruji - toát lên vẻ sợ hãi trong ánh mắt họ, đắm đuối nhìn viên pha lê trên chiếc găng tay màu đen, không hề liếc đi chỗ khác.

"Xin lỗi nhưng, vật phẩm này, tôi có thể mượn nó một tí chứ?"

"Để làm gì?"

"Đó... chỉ là ham muốn của một Magic Caster mà thôi. Tôi thề tôi sẽ không làm gì mờ ám cả! Nếu anh cần vật gì thế chấp, tôi có thể đưa cho anh tất cả mọi thứ, ví dụ như chiếc thắt lưng này là- "

Thấy được sự thành thật của Rakesheer từ việc ông tháo ngay chiếc thắt lưng của mình trước khi dứt lời, Ainz đáp:

"Tôi biết rồi, không cần làm vậy đâu. Xin mời, của ông đây."

"Xin lỗi, tôi có thể chạm vào nó được không?"

"Tôi cũng thế!"

Viên pha lê được phong ấn phép thuật truyền từ người ngày sang người nọ, cuối cùng lại về tay Rakesheer. Ông là người cuối cùng chạm vào nó, nhìn nó với một ánh mắt mơ hồ, như một người đàn bà tìm được viên đá quý đã bị mất rất lâu của mình. Không, có lẽ là giống như chàng trai trẻ tuổi nhận được vật phẩm mà mình muốn có.

"Đẹp quá... à đúng rồi, Momon-san, tôi có thể sử dụng phép thuật lên nó được không?"

Thấy được sự đồng ý của Ainz qua cái vẫy tay, Rakesheer vui mừng sử dụng ma thuật của mình.

"[Appraise Magic Item] , [Detect Enchant]."

Sau khi thi triển hai loại phép thuật, sự vui mừng của ông càng tăng thêm gấp bội -

"Thật tuyệt vời!"

---- Vẻ oai phong trước đó đã hoàn toàn biến mất. Với đôi mắt ngây thơ, lấp lánh với niềm vui sướng, và với cả một giọng điệu hoàn toàn khác, ông chẳng khác gì một cậu bé mừng quýnh lên khi nhận được quà cả.

"Nó là sự thật! Phép thuật bên trong thật sự đạt cấp tám! Phép thuật của tôi chỉ có thể nhìn được một ít... nhưng nó quả thực rất lộng lẫy, quá lộng lẫy!"

Ông tiếp tục hú lên điên cuồng, làm mọi người vô cùng choáng khi thấy được cảnh này. Rakesheer tiếp tục hôn lên viên pha lê, chà nó lên má - những cử chỉ không mấy là bình thường, nếu không nói là điên.

"B-bình tĩnh lại nào! Ông đang làm gì vậy!"

Sợ hãi vì người bạn mình dù không phải là người hay hành động như một kẻ điên như thế, Issac đứng dậy và lại gần Raksheer. Nói đúng hơn, mọi người đều nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên hay không thể chấp nhận được. Với một người có địa vị cao như thế trong thành phố, những hành động này quả là rất khó coi.

"Im đi! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Nó quá tráng lệ! Phong ấn trong đây thực sự là ma pháp cấp tám! Mặc dù tôi không thể biết được phép thuật này là gì!"

Rakesheer không thể kìm nén được sự phấn khích ủa mình, đắm chìm trong viên pha lê. Không lâu sau đó, sau khi đã lấy ðýợc một phần nào lí trí của mình, ông hỏi Ainz:

"Momon-san! A-anh đã tìm thấy viên pha lê này ở đâu? Nói cho tôi biết đi!"

"Nó được tìm thấy trong một vài phế tích cổ, cùng với một số vật phẩm khác. Tất nhiên là phép thuật đã được phong ấn trong viên pha lê lúc ấy. Tôi đã nhờ một số Magic Caster vĩ đại giám định nó."

"Thế à! V-vậy những phế tích đó ở đâu?"

"Ở một nơi rất xa... Tôi chỉ có thể kể đến đó thôi."

Tất nhiên, với câu trả lời của Ainz, Rakesheer chỉ biết thất vọng.

"Giờ thì, tôi có thể lấy lại nó được chứ?"

"Woo...ooo."

Rakesheer nhìn quanh, miễn cưỡng trả lại viên pha lê ho Ainz. Ông nheo mắt lại khi thấy Ainz lấy một miếng da để lau viên đá, Rakesheer hét lớn:

"Về vấn đề chính, tôi - phản đối việc Momon-san đi tiêu diệt con vampire!"

Một sự im lặng đến ngạc nhiên bao trùm căn phòng, Issac lấy tay che lấy mặt mình, nhưng để chắc ăn, ông hỏi một cách chua chát:

"... Tại sao lại đột nhiên phản đối? Mặc dù lí do đã rõ - Nhưng tôi vẫn phải hỏi cho chắc."

"Vì... là vì... đơn giản đây là một sự lãng phí vô ích..."

Issac cảm thấy điên tiết và chấp nhận tình trạng của người bạn mình lúc này, ông hoàn toàn làm ngơ Rakesheer.

"Vậy thì, chúng ta có thể bỏ qua ý kiến của Rakesheer rồi..."

"Đợi một chút! Một phép thuật cấp tám cấp bậc thần thoại được phong ấn. Quả là lãng phí khi dùng một vật phẩm vô giá như thế lên một con vampire vô danh!"

Sự tức giận hiện rõ trong mắt Issac. Thực sự việc này đã ngoài tầm kiểm soát, đây không phải là thái độ của một người như Rakesheer nên có.

Issac nhẹ giọng, kìm nén cơn giận của mình, bảo Rakesheer:

"... Xin lỗi, Rakesheer. Thật đấy, đừng tiếp tục làm vậy nữa."

Một ngụ ý trong câu nói đã kéo Rakesheer về thực tại và khiến ông không thốt nên lời. Mặt ông ửng đỏ do những hành động xấu hổ trước đó.

Nheo mắt để xác nhận rằng bạn mình đã trở về bình thường chưa, Issac cố giữ bình tĩnh tuyên bố:

"...Vậy thì, Momon-san, Tôi tin tưởng giao phó mọi thứ cho anh."

Thấy được lời đề nghị kèm với cái cúi đầu tôn kính, Ainz gật đầu tự tin.

"Đã rõ." Sau khi dứt câu, anh nhìn qua khe mũ về phía Igavaruji.

"Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành ngay, khi vampire vẫn còn bị khắc chế bởi ánh sáng mặt trời."

"Khắc chế? À đúng rồi, điểm yếu của bọn chúng. Qủa thực bọn chúng sẽ chậm hơn hẳn. Phía tôi có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn thôi."

"... Anh không cần thảo luận với những người đồng hành à?"

"Không vấn đề gì. Họ sẽ hiểu thôi."

"...Vậy à. Được, hẹn gặp anh ở cổng chính của Eae Rantel trong một giờ nữa."

"Một giờ? Có vội quá không? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước hoàng hôn kia mà."

"Tôi muốn đến đó ngay. Nếu anh thấy mình thiếu can đảm và cần thời gian suy ngẫm, thì tôi sẽ đến đó một mình. Anh còn gì để nói không?"

"Hiểu rồi, Tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay."

Cậu nói với giọng rõ ràng, làm Igavaruji đồng ý ngay và đứng dậy. Ainz lạnh lùng nhìn về phía Igavaruji rời khỏi căn phòng và tiến về phía đám đông.

"Vậy thì tôi cũng nên sửa soạn ngay. Tôi hi vọng mọi người có thể bảo vệ Eae Rantel tốt. Tôi cũng không mong trường hợp tôi trở về mà không gặp được con vampire ấy."

"À, dù chúng tôi không chắc chắn được mọi việc sẽ diễn ra suôn sẽ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu anh gặp nguy hiểm, xin hãy rút lui luôn nhé."

Ainz gật đầu và rời khỏi căn phòng.

Còn ba người vẫn ngồi lại trong phòng: Panasolei, Issac và Rakesheer - người vẫn đang muốn xin lỗi mọi người.

"Để cho mọi người thấy được những hành động ngu ngốc ấy, tôi thực sự rất xin lỗi."

"Không sao đâu, bình tĩnh nào."

Panasolei cười nhẹ khi đáp lại lời xin lỗi của Rakesheer. Tuy nhiên, mọi người đều thấy được sự thay đổi nhỏ của Rakesheer.

Rakesheer tự thấy mình khá vô dụng. Nhưng dù thế, ông vẫn khó có thể giấu được sự hăng hái của mình.

Trước đó, ông đã gặp dược sĩ Lizzie, bà đang đắm mình vào việc giải thích những thứ về dược phẩm. Thấy được niềm hân hoan như thế, ông tự hỏi có cần phải như vậy không. Giờ ông đang cố nhịn cười khi nghĩ lại những cảm xúc trước đó.

Ông hiểu. Khi một thứ hiện trước mắt mình nhưng không thể nào có được, ai cũng cảm nhận được sự vui sướng tột cùng, để rồi lại thất vọng ngay sau đó.

"Vật phẩm ấy đáng quý đến vậy à?"

Rakesheer im lặng một hồi. Phải chăng là để kìm nén nỗi phấn khích vẫn còn đọng lại lúc trước.

"Qủa thật là vậy. Vật phẩm ấy chứa đựng mọi kiến thức trong quá khứ và những thứ liên quan đến ma pháp. Thực ra thì, ma pháp trên cấp sáu chỉ có trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một thứ kì diệu như thế."

Khái niệm "cấp ma pháp" được cho là đã xuất hiện trên thế giới này khoảng năm đến sáu trăm năm trước. Dù sau đó toàn bộ Magic Caster được coi là Hero, nhưng những Hero thực sự là người có khả năng thi triển ma pháp cấp bảy hoặc hơn, trừ mười ba vị Anh hùng trong truyền thuyết, những người còn lại chỉ là tin đồn mà thôi.

Giữa những anh hùng huyền thoại, có một người có thể dùng ma thuật mạnh đến mức người khác nói "nó không thể xảy ra nếu anh dùng phép thuật trên cấp bảy". Nhưng nó cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng vô căn cứ. Hơn nữa việc mười ba anh hùng có thi triễn được phép thuật cấp bảy hay không cũng rất mơ hồ.

Nhưng-

Rakesheer nghĩ, có lẽ không phải mọi câu chuyện đều là hư cấu. Ông đã quyết định với con tim của mình, và luôn điều tra về việc này mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Ví dụ, kẻ sử dụng [Branch of Tonelico] (Cành Tonelico), vua goblin - người đã tiêu diệt không biết bao nhiêu con rồng; vị anh hùng có cánh có thể bay trên bầu trời trong một thời gian dài; chiến binh phép thuật cưỡi trên con rồng ba đầu; vị công chúa với mười hai hiệp sĩ trung thành cai trị lâu đài Pha lê, và còn nhiều người khác nữa.

"Vậy thì, chúng ta có thể tin tưởng anh ta không?"

Người mà Panasoleii nói về không ai khác ngoài Ainz.

Một lọ thuốc được lấy ra từ tay mạo hiểm giả mặc giáp đen, quăng về phía con vampire như một hành động để kẻ thù rút lui - đây là lời khai của những kẻ sống sót.

Vậy nên họ đến chỗ dược sĩ uy tín nhất thành phố - Lizzie để hỏi về tác dụng của lọ thuốc. Họ đi đến kết luận rằng đó là vật phẩm quý như viên pha lê phong ấn phép thuật kia.

Nếu chỉ có một vật phẩm hiếm, mọi người sẽ cảm thấy hoài nghi, nhưng nếu có đến hai vật phẩm hiếm thì sao? Mọi người sẽ muốn biết ai đã chế tạo nó. Nhưng tại sao con vampire lại ngưng tấn công?

Có hai giả thuyết. Cái đầu tiên liên quan đến sự thù hận, cái còn lại là sự đồng hành. Vậy nên giả thuyết này cộng với thông tin mà Momon đưa ra trước đó là hoàn toàn hợp lí. Sự xuất hiện đột ngột của Momon và con vampire đó, liệu có có thật là kẻ thù hay không ?

"Liệu có phải anh ta đang hợp tác với con vampire hay không?"

Đây là chỗ mà ông lo lắng. Ba người nghĩ về những gì Momon đã nói.

"Khả năng việc này xảy ra là rất thấp. Ông nghĩ sao Rakesheer?"

"Tôi cũng thế. Có nhiều cách khác để anh ta giả vờ rằng mình đã giết con vampire ấy rồi bảo vampire nữ trốn đi."

Dù kết luận rằng anh ta có hợp tác với vampire, những gì Momon nói cũng không có lợi gì cho anh ta cả.

"Liệu đó có phải là mục đích của anh ta? Trở thành mạo hiểm giả hạng Orichalcum?"

"Không đâu thị trưởng ạ. Đúng là mạo hiểm giả ưa nổi tiếng và danh vọng, nhưng nó khác xa với việc có được sức mạnh ấy. Trở thành Orichalcum thì được những gì? Issac."

"...Anh có thể nhận được tiền công cao hơn từ công việc, và danh tiếng của anh cũng cao hơn. Với một chút may mắn, anh có thể nhận được một vị trí cao với những đặc quyền tốt... tuy nhiên, tất cả cũng chỉ có thế. Nếu anh ta muốn quyền lực, vẫn có nhiều cách nhanh hơn."

Ấn tượng chung về mạo hiểm giả đó là việc nhận ủy thác tiêu diệt quái vật. Đúng thế, có lẽ anh ta có thể làm chủ một hội nào đó, nhưng không thể leo cao hơn được với những chính sách của vương quốc.

"Nếu anh ta muốn tiền, anh ta có thể bán viên pha lê ấy và không cần lo lắng về cuộc sống cho đến cuối đời. Với sức mạnh như vậy, anh ta cũng có thể thăng tiến nhanh chóng. Sự thật thì đã có một số người lính nghĩ anh ta là anh hùng trong truyền thuyết."

Panasoleii gật đầu đồng ý.

Hạ một lượng lớn Undead chỉ trong một đòn, không hề run sợ trước số lượng Undead lớn đến như vậy, hành động như thế quả thực rất xứng danh anh hùng.

Đây là những lời ngợi ca từ những người lính đã thấy Momon chiến đấu. Họ còn thề với con tim rằng nếu anh ta còn ở đây, họ sẽ không c̣n sợ bất cứ con quái vật nào nữa.

"Dù nói thế nào, đáng tiếc là chúng ta không có bất cứ chứng cớ nào để khẳng định rằng anh ta đáng tin cậy cả. Tuy nhiên, hành động anh hùng của Momon-san không hề có ý định xấu nào, hơn nữa, nếu anh ta là kẻ thù thì việc gì anh ta lại cho chúng ta xem viên pha lê ấy? Vậy nên chúng ta nên để một ít lòng tin vào anh ta."

Những lời của Rakesheer khiến hai người kia khá khó chịu. Rõ rang là không ngờ một người có những hành động lạ kì như ông lại có thể nói ra những lời có sức thuyết phục ấy.

"Thị trưởng, Issac... hai người không tin hành động của Momon-san vì anh ấy xuất hiện bất ngờ, và trùng hợp lúc con vampire xuất hiện, đúng chứ? Nhưng, tôi tin rằng lời Momon-san nói đã giải thích rất đầy đủ rồi."

Hai người đều gật đầu, tỏ ý đồng ý với ý kiến trên.

"Còn một vấn đề nữa, con vampire dừng tấn công người phụ nữ khi thấy lọ thuốc hiếm của Momon-san. Nếu con vampire bị đuổi đến tận đây vì Momon-san, thì nó hoàn toàn hợp lí. Thêm vào đó, người phụ nữ đó vẫn chưa chết, có thể là vì con vampire muốn cho Momon-san biết sự hiện diện của nó ở đây, và cố tình để cô ấy sống."

"Vậy chuyện là thế à... Để cho Momon-san tin rằng nó ở đó, giữ anh ta ở đây. Vì người phụ nữ ấy có lọ thuốc, con Vampire nghĩ cô ta có một mối liên hệ với Momon-san và để cô ta đi, để truyền bá sự hiện diện của nó đi nhanh hơn. Không còn gì hợp lí hơn nữa..."

"...Nghĩ đến việc Momon-san đến đây là vì con vampire... thật khó có thể biết được chúng ta nên vui hay buồn nữa."

"Đúng thế thị trưởng ạ. Tuy nhiên, dù ta vẫn chưa biết anh ta đến từ nơi nào, tốt hơn là đối xử tốt với anh ta cho đến khi con vampire bị đánh bại, trong khi đó chúng ta có thể nâng cao danh tiếng của mình nữa. Mặc dù cá nhân tôi nghĩ chúng ta không cần điều đó ... ho ho, tôi thật sự muốn trao đổi về những vật phẩm hiếm với Momon-san. Bộ giáp ấy cũng trông không phải dạng vừa đâu."

"... Nói đến Momon-san, thị trưởng này, xác của đám Zuranon đang ở đâu vậy?"

"Chúng tôi không biết là nó đã biến đi đâu."

Thị trưởng trả lời với vẻ mặt nhăn nhó.

Những cái xác của những kẻ bị Ainz xử lí được những người lính bảo quản cẩn thận, nhưng sau một buổi sáng, chúng đột nhiên biến mất. Dù nó được cho là người nào đó đã vào và đánh cắp chúng, không ai bị tấn công hay thấy bất cứ ai khả nghi cả.

Để ngăn chặn ma pháp dịch chuyển, toàn bộ nơi đó được áp dụng phương pháp ngăn cản ma pháp dịch chuyển, có thể nói nó giống như một căn phòng bí mật. Cho dù vậy, kẻ địch bí ẩn vẫn có thể xâm nhập và biến mất không để lại dấu vết.

Có một cuộc điều tra bí mật được tiến hành trong thành phố, nhưng hoàn toàn không có dấu vết nào được tìm thấy. Khả năng tìm được thứ gì tại thời điểm này là bằng không. Điều này cũng có nghĩa là mọi thứ liên quan đến những cái xác đã bị xóa sạch hoàn toàn.

"Người đã thi triển nghi thức gọi Undead, có khi nào đã biến thành Undead rồi trốn thoát không?"

"... Cũng không thể phủ nhận khả năng đó được."

"Việc này thực sự rất bực mình, và những pháp y cũng chưa làm xong việc của họ... Bệ thờ bí mật dưới ngôi đền là những gì chúng ta có à?" Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được manh mối gì ở đó nhỉ."

"Nghe ngài nhắc đến việc này, có vẻ như Momon-san đã không vào trong bệ thờ. Nếu ở đó có vật phẩm quý giá nào, chúng ta có nên đưa nó cho anh ta không?"

"À. Nếu những vật phẩm ấy đã được xác định, cứ việc tuân theo quy tắc mạo hiểm giả và đưa nó cho Momon-san."

Phần 4

Ainz băng băng trên con đường dài.

Gió mát luồn qua khe hở của mũ giáp, lướt nhẹ trên đôi mắt và gương mặt cậu. Nếu có mắt, hẳn cậu sẽ nhấp nháy không ngừng, nhưng vì không có cảm giác, nên Ainz chỉ cảm thấy "có gió thổi qua" mà thôi.

Mặt đất khi nhìn xuống trải qua như một mũi tên đang bắn về phía trước. Không biết là khoảng cách với mặt đất quá gần, hay là bởi nguyên nhân khác, nhưng cậu cảm giác tốc độ còn nhanh hơn so với tốc độ thực tế.

Nó không quá đáng sợ, nhưng cảm giác đó cùng mỗi lần thân thể bị bắn lên khiến cơ thể cậu sẽ theo phản xạ mà tăng mạnh lực ở dưới chân.

Tuy nói Hamsuke có khả năng tự điều chỉnh cân bằng, nhưng ngoại trừ kích thước siêu lớn, nó vẫn là một con Djungarian Hamster. Cũng bởi vậy mà thật khó cho cậu khi cậu phải giang rộng hai chân để cưỡi, không có yên, cũng chẳng có dây cương, vậy nên tư thế của cậu luôn bị dịch chuyển. Nếu không phải Ainz có độ cân bằng cao hơn con người, thì có lẽ đã bị rơi xuống rồi.

(Mình cũng không thể vừa cưỡi Hamsuke lại vừa rút kiếm được, phải nhanh chế tạo yên ngựa và dây đai cho nó dùng thôi. Nếu thuận lợi thì, có lẽ cũng nên chẩn bị cho nó thêm đồ ngụy trang cùng giáp.)

Làm cho tâm tình của Ainz không ổn định, không chỉ là do vật cưỡi, mà còn bởi hình bóng đang song song bên cậu.

Ở bên cạnh cậu là Narberal đang cưỡi ngựa. Đó là một con ngựa cao lớn mang trên mình một bộ áo giáp kim loại khá nặng được triệu tập nhờ đạo cụ có tên là [Statue of Animal].[War Horse].

Cảnh Narberal dùng kỹ thuật hoàn mỹ để khống chế đại mã với một tư thế oai hùng thật sự quá chói mắt. Mái tóc đuôi ngựa của cô tung bay, cùng chiếc trường bào màu cà phê cuồn cuộn theo gió mạnh. Bộ dáng như phiêu thoát nhân gian, giống hệt như một màn trong phim điện ảnh.

So với Djungarian Hamster mà cậu đang cưỡi, quả thật là một trời một vực. Mang theo tâm tình uể oải nhìn về phía trước, một đoàn nhân mã lọt vào tầm mắt cậu.

Đó là một tiểu đội gồm bốn người, với bộ võ trang so với đội Swords of Darkness mà Ainz từng đồng hành lại càng thêm đầy đủ.

Nhớ đến chuyện tình của nhóm Swords of Darkness, Ainz thở dài, rồi xua đi những suy nghĩ bối rối khi nhìn bốn người cưỡi ngựa.

Những con ngựa này vô cùng uy phong.

Tuy Ainz không có nhiều kiến thức về ngựa, nhưng màu lông bóng đẹp cùng hình thể cường tráng đó, hẳn là một loại ngựa nổi tiếng.

Bốn người đàn ông trên lưng ngựa đang duy trì đội hình tam giác cân. Cách họ lẫm liệt trên đường lại càng giống cảnh phim hơn.

(So với mình...Mình thật ngu ngốc khi cưỡi con thú này, thật sự quá ngu ngốc...)

Tâm tình của Ainz nhanh chóng rơi xuống đáy vực, song có vẻ như chỉ có cậu thấy vậy.

"Con ma thú mà ngươi cưỡi thật đáng kinh ngạc."

Một kỵ sĩ bên cạnh - đồng bạn của Igavanruji's mở miệng nói chuyện với Ainz. Giọng điệu của anh ta so với Igavanruji's khá bất đồng, không hề có chút địch ý mà có vẻ thân thiết. Có thể là do lòng hiếu kỳ của Mạo hiểm giả, nên giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc và tò mò.

"Ma thú này tên gọi là gì vậy? Có phải nó rất nổi tiếng đúng không?"

"Nó là "Hiền Vương Rừng Xanh".

"Ah! Hả? Là con ma thú trong truyền thuyết đó sao!"

Hai mắt của người đàn ông trừng lớn và kêu lên sợ hãi.

(Mình không thể tin...không thể tin nổi...có cần phản ứng với Hamsuke như thế không...Hả?)

Tầm mắt của Ainz hướng xuống, cậu nhận ra là chòm râu của Hamsuke đang nhúc nhích, hai cái tai cũng dựng thẳng. Từ chấn động kịch liệt do phần eo truyền đến, cậu nhận ra phân nửa sự chú ý của nó đã quay sang cuộc đối thoại giữa hai người họ.

Ainz không chút lưu tình, dùng phần găng sắt của mình vỗ xuống đầu Hamsuke làm nó kêu lên một tiếng rên rỉ.

"Ra là thế, tôi đã nghe Igavaruji nhắc đến nó...Khục khục, xem ra hắn lại phải đỏ mắt nữa rồi."

"Anh ta nghĩ về tôi như thế nào? Ah, được rồi, nếu anh không muốn thì không cần nói đâu. Tôi cũng đoán được qua nét mặt của anh rồi."

"Hahaha...thật có lỗi...tên kia...kỳ thật cũng không tệ, chỉ có điều thường ham lợi ích trước mắt quá thôi."

"Với kiểu người đồng hành như vậy, mà nhóm anh vẫn bình an đến nay? Hay là vì nhân thủ của nhóm thường xuyên thay đổi?"

"Không, không. Từ khi lập đội đến nay thì chưa từng có ai chết. Tuy nhân cách không tốt, nhưng năng lực thì ngược lại. Dù thế nào hắn cũng là một Mạo hiểm giả tương đối xuất sắc đấy."

"Xuất sắc...huh."

Ainz nhìn về hướng Igavaruji và nhận ra ánh mắt sắc nét đầy địch ý đang hướng vào cậu.

"Hẳn phải rất cực khổ."

Ainz mỉm cười khi lẩm bẩm những lời này, và vung tay nhắc Narberal để ra lệnh cho cô kìm chế lại tâm trạng. Cậu nhận ra Narberal đang kích động, và Ainz không hy vọng xuất hiện tình trạng tranh chấp quá sớm. Vẫn còn những chuyện trọng yếu cần xử lý.

Hamsuke ngẩng đầu khi cậu chỉ thị cho Narberal.

"Chủ nhân...đầu thần đau quá..."

Đôi mắt đen nhánh của nó lấp lánh nước mắt.

Cậu cảm thấy có chút tội lỗi, có lẽ vì đòn vỗ ban nãy của cậu đã hơi quá sức. Nhưng nếu nó tiếp tục phân tâm, thì với tốc độ này, cảnh cậu ngã xuống cũng chẳng tốt chút nào.

Tuy rằng nếu Ainz bị ngã mạnh xuống đất, cậu cũng không phải chịu chút tổn thương nào. Thậm chí trong những thí nghiệm dùng tôi tớ có năng lực giảm bớt tổn thương giống cậu, ngay cả khi chúng rơi xuống từ độ cao hơn nghìn mét cũng không cảm thấy đau đớn.

Vấn đề là những người đồng hành sẽ cảm thấy nghi ngờ sức mạnh của Ainz. Dù sao nếu họ đã theo đến tận đây, thì cậu hy vọng có thể để mọi người đoàn kết và vui vẻ đến lúc cuối cùng. Ainz thực sự không có chút dối trá nào mà chân thành hy vọng điều đó.

"Lúc chạy thì ổn định vào...ta không muốn dùng lực kẹp chặt thân thể ngươi."

"Tuân mệnh, chủ nhân là đang lo lắng cho cơ thể của thuộc hạ đúng không?!"

Lần này thì Hamsuke xúc động đến nỗi nước mắt trào ra làm Ainz lại phải ra lệnh cho nó chú ý tới phía trước. Bấy giờ đồng bạn của Igavaruji, người vừa trò chuyện với Ainz càng ấn tượng hơn và lên tiếng ca ngợi:

"Oh, thật lợi hại, anh có thể bảo trì cân bằng ở tư thế này sao? Cho dù khả năng cân bằng có tốt thế nào, tư thế này không phải khá nguy hiểm à?"

"Vì tôi đã quen rồi...Nhưng chắc sau này tôi sẽ tìm cho nó một cái yên."

"Yên...có chút đáng ghét...tất nhiên là thần đang đùa nha! Nếu là ý kiến của chủ nhân thì Hamsuke này sẽ không chút phản đối, tuyệt đối tuân theo."

Bị bao phủ bởi ánh mắt sắc bén của Narberal, Hamsuke nhanh chóng xoay mình thể hiện lòng trung thành cùng sự tận tâm của nó khiến phần eo của Ainz nhanh chóng nhận tới sự rung động. Có điều sự rung động này khác hẳn với lúc trước.

Khuôn mặt ảo ảnh của Ainz nằm dưới chiếc mũ giáp nhăn lại.

(Có cần thiết phải đằng đằng sát khí đe dọa một con chuột cảnh như vậy không? Trung thành đến vậy thì cũng có điểm thú vị...song cứ quá lên thì khác nào làm người ta phát cáu chứ? Kỳ thị nhân loại không sao cả, nhưng còn phải tùy thời gian và tình huống...Là không hiểu được...Hay là do thiết lập? Nếu vậy thì không có cách...nhưng...)

Chỉ cần mang theo Hamsuke hành động sẽ giúp tên và danh tiếng của Mạo hiểm giả Momon trở nên nổi tiếng hơn. Có điều một bên tỏ lòng trung thành, và bên kia là bộ dáng sợ hãi sẽ khiến người ta có cảm nhận khác nhau. Nếu là "trước" làm Ainz thành một người Mạo hiểm vĩ đại và tốt đẹp, thì còn "sau" sẽ làm người ta e ngại.

Tuy hai trường hợp nhìn qua không khác nhau là mấy, nhưng Ainz vẫn mong là cậu có thể đề cao thanh danh theo hướng "trước" thì hơn. Có như vậy cậu mới đạp bước trên con đường "anh hùng" cao quý chứ không phải là "kiêu hùng" tàn nhẫn.

Hơn nữa, nếu đạt được lòng trung thành từ những người bên ngoài Nazarick, hẳn sẽ có lợi hơn trong tương lai.

Ainz tự kiểm điểm hành động của mình một chút. Có lẽ cậu thực sự đã đối xử với Hamsuke quá thô bạo. Vậy nên cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần vừa đánh một cách dịu dàng như đang vuốt ve một con vật nhỏ vậy.

"Chủ nhân...người ta xấu hổ lắm..."

Ainz có thể nghe rõ tiếng nghiến răng xen lẫn tiếng ngựa phi nước đại gần đó.

(...Ta làm vậy, một phần vì ngươi đó, hiểu không? Mà ngươi cố gắng như vậy là bởi ghen tị à? Hay là ta nên để ngươi làm việc khác đây...Nhưng dù sao Narberal cũng đã rất trung thành...có lẽ nên ban thưởng gì đó để an ủi chăng?)

Trong lúc Ainz đang phân vân nên tặng nhẫn hay châu báu, thì phụ cận đã vang lên giọng không mấy thân thiện của Igavaruji.

"Này, Monon, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Sau âm thanh báo hiệu, Hamsuke chậm rãi giảm tốc độ. Khác với ngựa, việc giao tiếp có thể là một trong những thế mạnh của Hamsuke. Nếu phải cưỡi một con ngựa, với người thiếu kinh nghiệm như Ainz, hẳn cậu khó mà khống chế nó tự nhiên được như vậy.

(Cưỡi Hamsuke hơi xấu hổ, dù sao mình cũng may mắn vì không phải cưỡi ngựa. Nhưng tương lai mình sẽ cần phải học cưỡi thôi. Nếu có tình huống bất ngờ thì có kỹ năng cưỡi thế nào cũng tốt hơn.)

Từ trên người Hamsuke nhảy xuống, Ainz khẽ vuốt ve nó như biểu lộ sự cảm tạ. Khi con ngựa của Narberal đã biến về hình dạng một pho tượng, cậu nhận ra những người đàn ông đang dắt ngựa đến gần.

"Như vậy, chúng ta lên đường thôi, mọi người định dùng đội hình gì để tiếp cận?"

"Chúng tôi sẽ đi phía trước, các người theo sau là đủ."

"Bọn ta cũng không muốn xen vào, nhưng đừng làm ra hành động gì cản trở chúng ta."

Sau những lời thiếu kiên nhẫn của Igavaruji, Ainz mang theo Narberal và Hamsuke đi vào rừng.

Cũng giống như khu rừng nằm gần làng Carne, để đi lại trong khu rừng này vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ những đạo cụ ma pháp được trang bị làm Ainz có cảm giác cậu đang dạo trên đất bằng. Ngoài ra, cũng bởi lòng lo lắng về Shalltear khiến bước chân của cậu không ngừng tăng nhanh. Thậm chí còn khiến cho Igavaruji phải mở miệng yêu cầu cậu đi chậm lại.

Mặc dù những yêu cầu đó là hợp lý. Song sự thô bạo cùng địch ý trong lời nói khiến Narberal ở bên cạnh cậu thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nhưng may là có Ainz ngăn lại.

"Sắp đến rồi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Nhìn nét mặt buồn bực của Narberal khiến Ainz bật cười dưới mũ giáp. Lúc này có vẻ Hamsuke đã nhận ra điều gì đó, nên nó liên tục vẫy lỗ tai về mọi hướng như thể đang cố gắng xác định rõ ràng nguồn gốc của âm thanh.

Ainz, người biết lý do Hamsuke vì sao có phản ứng như vậy, thì thầm vào tai nó:

" - Đừng cố gắng nghe."

"Cái gì? Chủ nhân, người đang nói gì vậy - "

"- Nếu ngươi nghe được tiếng kim loại, thì đó là do tiếng ồn phát ra từ găng tay của ta. Đừng quan tâm đến nó."

"V-vâng, thì ra là vậy. Xin tha lỗi cho sự vô lễ của thần. Chủ nhân."

"Như vậy, ngoài việc đó, ngươi còn phát hiện được dấu hiệu theo dõi nào không?"

Tuy đã lệnh cho Nigredo giám thị nơi này và áp dụng nhiều biện pháp dự phòng, nhưng để an toàn, cậu vẫn cần phải xác nhận lại một lần nữa.

"Không có. Trừ việc này thì thần không nhận ra dấu hiệu nào cả."

"Này - Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông đang cưỡi ngựa phía trước Ainz quay đầu hỏi. Tuy không phải do đại diện cho đội ngũ của Igavaruji cử đến, nhưng lý do hắn lại gần thì không cần nghĩ Ainz cũng biết.

Ainz nhẹ nhàng giơ tay len cao để trả lời không có gì với đối phương. (giám thị)

"Thật à?"

Người đàn ông có vẻ không đồng tình với câu trả lời. Thấy Ainz không định nói tiếp, hắn im lặng rồi nhún vai.

(Tuy là mình không hề có hận ý với họ...)

Ainz nói thầm trong lòng, và giữ yên lặng khi tiến sâu vào rừng.

Khi bước đến một khoảng rừng, từ phía sau lưng cậu lần lượt truyền tới tiếng lục tục rút vũ khí một cách vội vàng. Ainz dừng bước và nhàn nhã nhìn về phía sau.

"Chuyện gì vậy?"

"Còn phải hỏi à? Đã đi trước thì phải có cảnh giới một chút chứ."

Lần đầu tiên thanh âm của những người đàn ông xen lẫn sự đồng tình với địch ý của Igavaruji.

"Này! Đứa đang trốn ở bụi cây, lăn ra đây cho tao!"

Theo hướng tiếng hét của Igavaruji, mọi người nhận ra chỗ đó có một thân cổ thụ khá lớn, đủ để có người trốn đằng sau.

Trong bầu không khí gương cung bạt kiếm này, Ainz vẫn bình tĩnh đi về phía cái cây đó. Mặc dù phía sau bắt đầu vang lên một vài âm thanh hốt hoảng gọi cậu quay trở lại, nhưng Ainz hoàn toàn phớt lờ họ.

Narberal thì biểu hiện không chút lo lắng. Còn Hamsuke tuy còn có vẻ nghi ngờ nhưng không làm gì để ngăn cản Ainz.

Khi cậu đến gần, như để trả lời lại tiếng thét ban nãy, một người mang trên mình bộ giáp đen giống hệt như Ainz bước ra từ phía sau cây. Trên tay là một chiếc rìu chiến phát ra luồng ánh sáng mỏng manh.

Sự xuất hiện bất ngờ của chiến binh đầy sức mạnh này khiến khung cảnh như bị bao phủ bởi một bầu không khí kì dị. Không, nói đúng hơn là chỉ có nơi người đó đứng mới bị bao phủ bởi thứ không khí này.

Ainz nhấc lên lên để chào hỏi:

"Vất vả rồi."

"Cảm ơn ngài, Ainz-sama."

Người xuất hiện - Albedo - trịnh trọng nhún người xuống hành lễ.

"Như vậy, Shalltear...?"

"- Người đó là ai thế? Là đồng bạn của người à? Và "Ainz-sama" là cái quái gì vậy?"

Những câu hỏi liên tiếp truyền đến ngắt lời của Ainz.

Đối với Igavaruji và những người khác, đây chỉ là một phản ứng tự nhiên, nhưng với Albedo, người đang hành lễ, thì đó là một hành động đáng tội chết. Sự tức giận trong cô tỏa ra như ngọn lửa mang sức nóng có thể thiêu đốt mọi sự vật.

Hamsuke bắt đầu run rẩy, lông trên người nó dựng đứng, vượt qua cả lúc bị Ainz dọa dẫm.

Cho dù là ai cũng sẽ có phản ứng này. Nhất là với người trong cuộc khi phải đối mặt với lửa giận, thì sắc mặt của họ lại càng trắng hơn, mồ hôi lạnh trên trán họ chảy ròng ròng như e sợ sinh mạng mình sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào.

"Cho phép ta được giới thiệu với mọi người, đây là bạn đồng hành của ta - Albedo."

"Ainz-sama, làm sao ngài có thể đem loại người như thần xưng là "bạn đồng hành"...Thần là tôi tớ trung thành của ngài."

"Nói cũng phải, được rồi. Ta rút lại lời vừa rồi, cô ấy là thuộc hạ của ta. Đủ để trả lời vấn đề của các ngươi rồi chứ. Như vậy, Albedo, dựa theo trao đổi của chúng ta lúc trước, thực hiện bước tiếp theo đi."

Trong lúc những người đàn ông đang chết lặng, Albedo đứng lên và tiến đến gần họ.

"Ta chút nữa thì quên mất, tên thật của ta là Ainz chứ không còn là Momon nữa. Có điều các ngươi cũng không cần nhớ kỹ đâu."

Nhìn những kẻ đang lộ ra vẻ mặt ngơ ngác khiến Albedo bật ra tiếng cười như chuông bạc. Có điều thanh âm của nó mang nặng sự lạnh lẽo đến thấu xương.

"Vậy...Albedo, đem chúng giải quyết xong đi, chỉ cần để lại một người là đủ. Không, bắt thêm một tên nữa để dự phòng... Ta đã phát động quấy nhiễu, nên cứ yên tâm là ma pháp thông tin sẽ không kích hoạt được."

Cái giọng bình tĩnh vô cảm của Ainz càng làm cho nhóm người Igavaruji kinh ngạc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ainz tiếp tục hạ lệnh:

"Mang số xác chết trở về Nazarick. Nếu chúng có đủ thực lực như đã nói, thì cứ thử làm thực nghiệm dùng cho vật môi giới để tạo Undead cấp cao."

"Thần đã hiểu."

Albedo chậm rãi vung chiếc rìu chiến khổng lồ.

Hành động này không có chút sát khí, hay địch ý hoặc cảm xúc tiêu cực nào.

Đó chỉ là một hành động tự nhiên. Bởi với Albedo mà nói, chặt đầu mấy sinh vật cấp thấp chỉ giống như việc cô cắt lá cà rốt mà thôi.

Nếu không do lệnh của Ainz, cô cũng đã chẳng cần vung rìu để kiểm tra trạng thái của bản thân.

Đoàn người của Ivagaruji tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng họ cũng biết mình đang đối mặt với một cuộc chiến, tất cả họ đều siết chặt vũ khí của mình để sẵn sàng ứng chiến.

Bị những ánh mắt hoảng hốt bao phủ, Ainz hơi nhún vai.

"Thật có lỗi. Những gì ta đã nói ở Công Hội có chút nhầm lẫn; thay vì "nếu đi theo tôi thì các người sẽ chết không nghi ngờ" thì phải là "đi theo ta, và ta sẽ giết sạch các người" mới chính xác."

Ainz tuyên cáo án tử hình với đám người.

"Ta đã cảnh báo, nhưng các ngươi lại không nghe. Vậy nên đây là kết quả mà các ngươi đã lựa chọn. Gắng cam chịu số phận của mình đi."

Nhóm Igavaruji lựa chọn lùi lại.

Không cần bất kì lời thảo luận hay động tác ra hiệu nào, họ đều cùng chọn cách đào tẩu, đó là bởi họ hiểu sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Hơn nữa, lựa chọn của họ không phải là cùng nhau chạy trốn, mà là tách ra để tăng cao xác xuất sống sót.

Albedo đã không lường trước cử động này, vậy nên cô phải chậm một bước mới bắt đầu hành động. Dù thể chất của cô vượt xa Ainz, nhưng với việc địch nhân lẩn trốn vào rừng cũng khiến cô không thể một lưới bắt hết.

Trong nháy mắt, cô lao đến mục tiêu đầu tiên và sử dụng kỹ năng bắt giữ đặc thù để làm đối phương ngất xỉu.

Dùng thính giác nhạy bén của mình, Albedo nhanh chóng nhận ra những âm thanh kim loại phát lên liên tục từ khoảng cách xa, trộn lẫn với tiếng la hét của kẻ vừa ngất. Song vì cây cối cản trở tầm mắt, cô vẫn gặp chút khó khăn để xác định vị trí của những kẻ chạy trốn. Hơn nữa với những kẻ không mặc áo giáp như [Rouge] và [Range] thì cô chỉ có thể nghe được tiếng bước chân chạy trên cỏ và gỗ mà thôi, mà cứ như vậy thì cô sẽ càng khó truy đuổi được chúng.

Albedo lắc đầu và thở dài, cô hạ lệnh:

"Mare, đi thu thập hai tên kia. Ah, đúng rồi, với tên dám vô lễ với Ainz-sama thì nhớ phải xử lý triệt để."

Igavaruji đang điên cuồng chạy trốn.

Trong cuộc họp tại Công Hội, hắn đã sớm hiểu rõ người đàn ông Momon này là một Mạo hiểm giả mạnh hơn mình, nhưng Igavaruji vẫn không muốn thừa nhận sự thật này.

Nhưng ngay sau đó, khi chính mắt nhìn thấy cách anh ta cưỡi đại ma thú - "Hiền Vương Rừng Xanh" lừng danh chỉ có trong truyền thuyết với dáng vẻ uy phong, khiến cho hắn dù không muốn cũng phải cố thừa nhận. Được ma thú như vậy phục tùng, năng lực của anh ta hẳn đã vượt qua sức mạnh của cấp Mithril.

Tuy biết những lời đàm luận trong phòng họp là sự thật, nhưng Igavaruji vẫn không thể cản được lửa giận của mình.

Tao không biết mày nổi tiếng thế nào ở đất nước của này, nhưng đừng chắn đường bọn tao. Nếu mày cần thông tin, tao sẵn lòng bố thí, nhưng mày nên biết điều và cút.

Địa bàn của mình đã bị xấm lấn - đó là những ý nghĩ lúc đó của Igavaruji.

Để thực hiện giấc mộng của mình, hắn không ngừng rèn luyện bản thân. Qua nhiều cuộc phiêu lưu, hắn đã phải nhảy múa trên nanh vuốt tử thần mới leo lên được thứ hạng này. Vậy nên khi thấy một kẻ chỉ cần vài việc nhỏ có thể vượt lên vài cấp, làm hắn không thể nào chấp nhận nổi.

Nếu có cơ hội, hắn sẽ đá Ainz khỏi bậc thang, và lan truyền tin đồn để phá hủy hình tượng của tên Momon đó. Vì suy nghĩ ấy mà Igavaruji mới quyết tâm đồng hành với Ainz.

Bởi vậy khi đồng bạn mang thân giáp đen của Momon xuất hiện và tuyên bố muốn giết đoàn của Igavaruji, hắn đã chọn rút lui không chút do dự.

Ngay cả khi sợ hãi, hắn vẫn hành động nhanh hơn bất kì kẻ nào nhờ vào ý định đem tin bất lợi về Momon - không, là tin ác ý của Ainz tới Công Hội càng sớm càng tốt.

(Chuyến này thật xứng đáng, chỉ cần sống sót trở về, ta sẽ đem tất cả chuyện tốt của ngươi công bố cho mọi người.)

Ngay cả trong thời điểm này, khi thanh vũ khí đáng sợ kia có thể cắt xuống từ phía sau bất cứ lúc nào - ngay cả khi biết sinh mệnh mình có thể bị nguy hiểm, Igavaruji vẫn khó nén được cảm xúc vui vẻ trong lòng và môi hắn cong lên một nụ cười giễu cợt.

Hắn hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của đồng bạn, không, nếu họ có thể trở thành khiên thịt để mình an toàn hơn, thì còn gì bằng.

(Mình sẽ trở thành số một, rồi lên Orichalcum, rồi Adamantium, và trở thành anh hùng trong mắt mọi người.)

Với hắn, trừ hắn ra thì không bất kì kẻ mạnh nào. Những đồng bạn chỉ là đá kê chân để hắn đạt lên đỉnh cao. Hắn uốn trở thành vị anh hùng giống như mười ba anh hùng đã cứu thế giới trong quá khứ. Đây vẫn là giấc mộng cả đời của Igavaruji kể từ ngày thơ bé, khi hắn lắng nghe những bài ca huyền thoại về các anh hùng của những người hát rong.

Gã đàn ông chỉ là loại cấp độ chạy việc vặt cho người khác, mà dám phá hoại giấc mơ và tiêu diệt nhóm của hắn, thì không thể nào tha thứ.

Chạy, chạy và chạy.

Dẫm bước trong khu rừng rậm rạp mà không có chút thở gấp, quả thật sức mạnh của Igavaruji vô cùng xứng danh với cấp độ Mithril.

Tuy vậy -

Igavaruji chùn bước. Trong nội tâm của hắn xuất hiện một gợn sóng, đúng hơn là một gợn sóng khá lớn.

(Đây là đâu? Hay là chỗ này có mai phục của bọn chúng...Mình có nên đi đường vòng không...Huh?)

Cảm giác của Igavaruji đã nói cho hắn biết phương hướng của hắn không sai. Nhưng giác quan thứ 6 lại nhắc nhở hắn chạy theo một hướng khác. Cho dù đây là lần đầu tiên hắn đi vào khu rừng này, nhưng với cấp độ như hắn, thì không thể có chuyện lạc đường được. Song lại hắn không thể rõ mình đang ở đâu.

Nhất định cảm giác mình là sai.

Hắn đoán vậy. Tuy là hắn không biết cảm giác của mình sai ở chỗ nào. Nhưng hắn không có cách nào ngoài việc chấp nhận phán đoán đó.

"...Mình bị lạc sao? Làm thế nào? Thân là một Forest Stalker (Người đi rừng) như mình mà vẫn lạc được sao?."

Class của Igavaruji là Forest Stalker. Đúng như cái tên của nó, nghề này chuyên hoạt động trong rừng rậm. Nói cách khác, rừng rậm như là sân nhà của hắn. Vậy mà giờ hắn lại có cảm giác xa lạ không thể giải thích nổi, cứ như khu rừng đã biến thành một con thú ăn thịt đang há cái mồm đỏ lừ chờ hắn bước vào.

"Giống như là mê cung vậy..."

Khu rừng vốn quen thuộc dường như đã thay đổi rất nhiều, khiến lòng hắn không khỏi bất an cùng lo âu.

Lúc này -

Một thanh âm sàn sạt nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Nhớ tới tử thần mang giáp đen trước đó khiến Igavaruji hốt hoảng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, và nhận thấy sau cây đang lấp ló một đứa con nít.

Đó là một Dark Elf, họ hàng gần của loài Forest Elf một chủng tộc sống tận nơi rừng sâu.

(Tại sao nơi này lại có Dark Elf?)

Hắn từng nghe nói làng của Dark Elf nằm mãi trong một khu rừng lớn tại phía nam, một nơi chưa từng có vết chân của con người. Dark Elf cơ bản cũng giống vậy, họ cách xa nền văn minh và có vẻ kì thị nó, không như các Forest Elf hay giao dịch với con người.

Việc Dark Elf chỉ là một đứa con nít, lại một mình xuất hiện ở đây khiến Igavaruji sinh ra một cảm giác khác lạ cùng nghi vấn.

Lúc này đứa trẻ cũng nơm nớp lo sợ khi bước ra.

(Là một con nhóc.)

Mang trên mình một bộ trang phục nữ, cùng vẻ mặt thanh nhã cao quý vô cùng xen lẫn sự sợ hãi khiến dục vọng ngược đãi trong Igavaruji như bị kích động. Tuy hắn đã nghĩ con bé này có thể do Momon phái tới, nhưng thái độ của hai người khác xa nhau làm hắn cảm thấy đây là một điều không thể tuyệt vời hơn và cười phá lên.

Quan trọng hơn là...con bé này là một Dark Elf. Trong khu rừng này, chắc chắn nó sẽ biết được lộ tuyến an toàn. Nếu con đàn bà mang giáp đen đuổi theo thì còn có thể lôi nó ra làm khiên thịt.

Với tính toán như thế, Igavaruji bước đến gần đối phương với giọng uy hiếp.

"...Này."

Hắn cố ý nói bằng chất giọng trầm thấp tràn ngập sự đe dọa khiến Dark Elf sợ hãi lùi lại một bước về phía sau:

"Đó, xi-xin lỗi..."

Nhìn thấy sự run sợ phát ra từ nội tâm của đối phương khiến Igavaruji cười lạnh. Hắn tin chắc kế hoạch của mình sẽ vô cùng thuận lợi.

"Không cần nói xin lỗi. Tới đây, ta có việc muốn hỏi cháu, nên lại gần đây một chút nào..."

"Uh...uh,uh, mà...xi-xin lỗi."

Không biết tại sao khi đối phương nói lời xin lỗi lần nữa lại làm cho Igavaruji cảm thấy bối rối. Trong lúc đó, cây pháp trượng bằng gỗ trên tay cô bé Dark Elf vẫy về phía hắn.

Giống như một sợi xích, những nhánh dây leo bắn ra, trói chặt toàn bộ cơ thể của Igavaruji.

Toàn thân hắn run lên vì kinh ngạc.

Mình là Mithril, vậy mà không thể ngăn ma thuật của con bé này sao?

Ngay cả khi hắn dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giẫy giụa, những nhánh leo cũng không hề nhúc nhích. Sự nôn nóng hiện lên trên gương mặt khiến Igavaruji hét to:

"Con chó này! Nếu mày không thả tao ra, tao sẽ làm thịt mày! Này!"

Dark Elf rón rén cúi đầu và hướng về phía Igavaruji.

Lúc này, Igavaruji mới nhận ra bộ quần áo của đối phương không chút tầm thường. Trang phục cùng áo giáp đều khá tuyệt vời, và Igavaruji chưa bao giờ từng thấy được bộ vật phẩm hoàn mỹ đến thế. Ngoài ra, từ đôi mắt của cô - những ký ức mông lung về Dark Elf mà các đồng bạn của hắn từng nhắc đến dần nổi lên trong trí óc.

Trước khi những hồi tưởng này hiện rõ, một chiếc bóng rơi xuống giữa mặt hắn.

Cô bé đang dùng sức đập cây pháp trượng xuống.

Trên gương mặt cô vẫn còn vương nét sợ hãi, nhưng đôi mắt chỉ tồn tại sự vô cảm. Đứa con gái này không hề có chút cảm giác nào khi đánh đập Igavaruji. Cái thái độ rụt rè và kinh sợ, chỉ giống như một lớp mặt nạ được điều khiển mà thôi.

Hắn dần đem cô bé và người phụ nữ ma quỷ mang giáp đen liên tưởng lại với nhau.

"Đợi...chờ một chút! Ngươi muốn làm cái - "

Albedo tới, đúng lúc cây pháp trượng của Mare bổ mạnh. Trong nháy mắt, mũ giáp bị pháp trượng đập tới biến hình, hộp sọ bên dưới cũng bị đánh lõm xuống và nhãn cầu bị vắt ra do lực va chạm mạnh mẽ. Chiếc đầu hoàn toàn bị đập nát, cứ như những trái dưa vỡ tan trong trò đập dưa tại bãi biển mùa hè (Suikawari).

"Vất vả cho ngươi."

"Cái - cái kia, Albedo-sama, xong xuôi rồi...làm vậy...sẽ không sao chứ?"

Albedo cởi mũ giáp xuống và mỉm cười với Mare đang rụt rè.

"Rất tuyệt. Tuy cách thức có hơi lộn xộn, nhưng không sao đâu. Ainz-sama sẽ rất hài lòng với ngươi."

"Thật...thật vậy ạ?! Hi hihi."

Sau nụ cười ngắn ngủi của Dark Elf, Albedo thoáng qua xác chết rồi hỏi:

"Còn tên kia?

"Ah, đ-đó...đã giải quyết rồi ạ. Ca-cái...xác chết được để sau cây..."

"Vậy sao? Rất tốt. Vậy thì Mare, cậu sẽ mang thi thể của chúng trở lại Nazarick giúp ta được chứ?"

"D...dạ."

Albedo nhìn pháp trượng đẫm máu của Mare và khẽ cười. Cậu nhóc quả thật là một đứa trẻ ngoan.

Có điều nếu cậu bé có thể tự tin hơn một chút thì tốt.

Phần 5

"Mọi chuyện đã xong, thưa Ainz-sama!"

Albedo đã cởi mũ giáp và ôm nó bên eo khi báo cáo với Ainz. Cậu gật đầu hài lòng. Như vậy sẽ không có ai cố tiếp cận Shalltear nữa.

Ainz cũng tháo mũ giáp cho thoải mái rồi hỏi Albedo:

"Tốt lắm. Còn mấy việc khác?"

"Thần đã lệnh cho Mare mang chúng về Nazarick."

"Làm rất tốt, như vậy chúng ta sẽ bớt được rắc rối. Bọn người ở Công Hội sẽ nghĩ chúng bị Vampire giết hại và chỉ còn chúng ta sống sót."

"Thần hiểu. Thưa Ainz-sama...cái kia... thứ đang nắm vạt áo choàng của ngài là?"

Ainz quay đầu và phát hiện ra Hamsuke đang nắm chặt vạt áo choàng của cậu. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng đôi mắt ướt át và lông mao dựng đứng đã tố cáo cảm xúc thật của nó. Nó đang sợ. Và dĩ nhiên đối tượng nó sợ là Albedo.

"Nó là thú cưng của ta, tên là Hamsuke."

"Cái gì?? Nó..nó như vậy mà chiếm được địa vị mơ ước của tất cả mọi người trong Nazarick sao?"

"...Hả? ... Ah, Hamsuke. Đây là Albedo, người trung thành và tận tâm nhất với ta. Cô ấy là cấp trên của ngươi, hiện đang giúp ta quản lý Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Chào hỏi cô ấy đi."

"Tên Hamsuke của kẻ hèn này đúng như chủ nhân đã nói. Sau này xin ngài hãy để ý nhiều hơn, Albedo-sama."

"...Rất vui được gặp ngươi, Hamsuke."

"Được rồi, chào hỏi vậy là đủ. Bây giờ, tạm thời giao cho ta và Albedo đi trước. Narberal, ngươi mang theo Hamsuke cùng Mare trở lại Nazarick đi...Nhớ lưu ý vật mà ta đã giao cho ngươi."

"Vâng!"

Narberal nghiêm giọng trả lời. Còn vật mà Ainz giao chính là đạo cụ ma pháp có trí tuệ cậu đưa cho Hamsuke.

Hamsuke xoay quả cầu quanh miệng rồi thì thầm hỏi Narberal:

"Thần hiểu thưa chủ nhân. Nhưng vật này ầm ĩ quá...Mà...thần có thể hỏi một điều được không...Này ngươi an phận một chút(nói với quả cầu)...Naberal-sama, thần muốn hỏi, nếu đến đó thần có gặp nguy hiểm gì không ạ? Liệu có bị ăn luôn không?"

"An tâm. Ngươi dù sao cũng là thú cưng của Ainz-sama, nên sẽ không có ai làm thịt ngươi đâu. Ta cũng sẽ nhắc nhở mọi người, đừng quá lo."

Tuy gương mặt của Ainz không nhúc nhích, nhưng trong lòng cậu đang mỉm cười. Có vẻ sau hành trình ở Re-Lantier khiến quan hệ của hai người đã tốt hơn nhiều.

"Được rồi. Chúng ta đi thôi, Albedo."

"Vâng thưa ngài."

Được bao phủ bởi cái nhìn của Narberal và Hamsuke, Ainz mang theo Albedo hướng đến vị trí của Shalltear.

"Đúng rồi, thưa Ainz-sama. Khi nhìn xác chết của những gã này khiến thần nhớ lại những gì ngài nói đến ở Throne Room tối qua, thi thể của đôi nam nữ mà Ainz-sama đã giải quyết tối qua có cần thu lại không ạ?"

"Cái này sao?"

Hắn định nhắc lại lời đã nói với Narberal "Đưa người chủ mưu giao ra" nhưng lại bị Albedo cắt ngang.

"Nếu thần không nhầm thì Ainz-sama đã chiến đấu cùng chúng và để lộ một vài tình báo. Nếu thế giới này đã có ma pháp hồi sinh người chết, thì thu chúng về sẽ tốt hơn chứ ạ? Chẳng lẽ ngài có lý do đặc biệt nào?"

Ainz ngừng thở. Không, chính xác là cậu không thể thở.

Những lời nói của Albedo như cái gai đâm vào lòng Ainz.

(Chết tiệt).

Trong thế giới mà ma pháp hồi sinh tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần có người động chân động tay với tử thi, chắc chắn chúng sẽ thu được rất nhiều tình báo chi tiết và chính xác.

Ainz nhớ lại việc tối qua.

Thân phận của cậu, tên của Nazarick, còn có năng lực của Narberal. Đôi nam nữ kia đều biết, nhất là người phụ nữ đó đã chứng kiến hình dạng thật của cậu.

Lời nói cũng không thể đủ để diễn tả được sai lầm này. Đây quả là một sai lầm trí mạng.

Ainz có thể cảm thấy trái tim không tồn tại của mình tựa hồ đang đập thình thịch.

(Mình nên làm gì?)

Không cần hỏi phải, cậu chỉ cần lấy lại hai cái xác kia là được. Nhưng, ai sẽ làm việc đó?

Ainz đã ra lệnh cho Narberal bỏ lại thi thể. Bây giờ lại nói với cô ấy rằng đó là sai lầm của cậu sao?

(...Không, không nói thì hơn.)

Nhất là trong tình huống mà không biết tại sao Shalltear lại phản bội, thì cậu cần tránh mọi tình huống có thể làm lung lay lòng trung thành của họ. Với những lúc thế này, cậu cần có bình tĩnh và suy nghĩ kĩ trước khi làm.

Ainz cảm thấy như mình đang làm một giám đốc thất bại không muốn thừa nhận cái sai, mà chỉ có thể mang theo tâm tình cầu nguyện kết quả tốt đẹp có thể đến.

"...Ngươi nói đúng, ta có lý do đặc thù nên mới bỏ qua những cái xác đó. Yên tâm đi...mọi thứ đều nằm trong tính toán của ta...ngoại trừ việc Shalltear phản bội."

"Ra là vậy...Không hổ là Ainz-sama. Thần lại nghĩ đến việc Ainz-sama đã sớm dự liệu. Xin ngài thứ lỗi vì thần thật lắm mồm...Có điều, tại sao Ainz-sama không sử dụng ma pháp hồi sinh cho chúng? Nếu dùng gậy ông đập lưng ông thì sẽ tốt hơn mà?"

"...Ah!"

Ainz tự nhiên phát ra một tiếng kinh hô khó hiểu.

"Ta chưa nói qua sao? Vậy ngươi có nghe về mấy thí nghiệm cứu chữa của Demigure chứ?"

"Vâng, thần đã nghe. Chém đứt tứ chi, sau đó thực hiện ma pháp trị liệu tại chỗ chém, đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Như thế ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết ma pháp hồi sinh được sử dụng tại đâu không?"

"Không phải trên thi thể sao?"

"...Không, không phải..."

Cả Ainz và Albedo có vẻ đều lâm vào trầm tư. Đột nhiên, ánh mắt của Albedo lóe sáng.

"Ah, thần đã sai, điều Ainz-sama muốn nói, không phải dùng với thi thể, mà dùng với linh hồn."

"Chính xác. Trong các thực nghiệm của Demigure, tứ chi bị chặt đứt sẽ biến mất, và sau đó sẽ mọc lại trên thân thể. Nếu dùng ma pháp với linh hồn, thì cơ thể còn lại sẽ ra sao?"

Tại YGGDRASIL, để sống lại, người chơi sẽ dùng một phần kinh nghiệm (exp) của mình để trả giá, và có tới bốn lựa chọn.

Loại thứ 1 là phục sinh tại chỗ. Loại thứ hai là hồi sinh tại lối vào của mê cung. Loại thứ 3, an toàn hơn, là sống lại trong thành trấn. Và loại cuối cùng, là phục sinh trong địa điểm chỉ định của Guild.

Như vậy trong thế giới này, nếu họ dùng ma pháp sống lại, thì tình huống sẽ ra sao?

Không cần phải nói, Ainz dĩ nhiên là muốn tránh nhất loại thứ 4. Nếu chúng sống lại tại Giáo Quốc Slein thì cậu chẳng khác nào làm đã một việc ngu xuẩn như kiểu thả hổ về rừng, tự tay dâng lên tình báo cho địch nhân.

Vậy nên cậu không thể dùng ma pháp sống lại, và vì thế mà hậu quả không mong muốn mới xuất hiện như thế này.

"Thì ra là vậy. Đây quả là một việc cần lưu ý. Quả là Ainz-sama. Cách ngài luôn thấu tỏ mọi việc làm cho thần phải bội phục."

Nhìn Albedo cúi đầu cảm thán, Ainz lắc đầu đáp lại:

"Không cần quá bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Dù sao chúng ta cũng cần phải có thực nghiệm mới nắm được kết quả chính xác...Hmm, chúng ta nên tập trung vào đường đi thì hơn."

Dưới sự hướng dẫn của Albedo, Ainz tiến sâu vào rừng.

Hai người tiến đến một khoảng trống rộng lớn nơi rừng sâu.

Giữa khung cảnh thanh bình và xinh đẹp là một bóng hình mang giáp trụ đỏ tươi không chút thích hợp với hoàn cảnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bộ dáng chói mắt làm người ta cảm giác như mình đang lâm vào cảnh mộng. Nhưng mùi máu tanh tưởi lại đem bầu không khí đó phá hoại hoàn toàn.

Shalltear.

Vẻ ngoài khi xuất hiện trong [Crystal Monitor] vẫn không thay đổi, ngay cả tư thế cũng không có chút sai biệt. Trong nháy mắt, Ainz còn tưởng mình vẫn đang nhìn qua màn cảnh.

Có điều mùi máu tươi phiêu tán trong gió cũng nhắc nhở cậu rằng cảnh tượng này là thật.

Ainz hít sâu, dĩ nhiên cơ thể cậu không cần thở, nhưng đó là việc hít thở là cách cậu để thể hiện cảm xúc.

"Shalltear"

Ainz cất tiếng.

Cậu cảm giác chất giọng của mình chất đầy uy nghiệm, chứ không phải giọng khan khan trầm ức như cậu vẫn tưởng.

Song không có lời nào đáp lại.

Cậu gọi lại một lần nữa, và cẩn thận quan sát Shalltear.

Không phải Shalltear không nhìn thấy họ, nhưng trong đôi mắt đỏ của cô chỉ có sự trống rỗng tồn tại, tựa như nhắc nhớ người ta đây chỉ là một con rối vô ý thức.

Albedo, người vẫn song hành cùng Ainz, phẫn nộ trước thái độ của Shalltear.

"Shalltear! Ngươi không đã không có lời giải thích nào mà còn đối với Ainz-sama xấc xược - "

"Albedo, nhiều lời! Im lặng! Và đừng nhúc nhích! Đừng tới gần Shalltear!"

Ainz quát lên khi thấy Albedo muốn bước gần đến Shalltear. Thái độ mọi khi của cậu với các NPC của đồng bạn thường rất ôn hòa. Song lần này cậu lại không thể khắc chế cảm xúc của mình.

Bởi cậu đang khiếp sợ trước trạng thái của Shalltear.

"...Đây là...Nhưng có thể sao...Không thể..."

Sự kinh ngạc xuất hiện trong cậu khi Ainz so sánh hiện trạng của Shalltear với những tình huống trong quá khứ. Nó buộc cậu phải ổn định lại tình thần và đưa ra một kết luận duy nhất.

Chỉ có một đáp án đúng.

Ainz mở miệng nói với Albedo. Cậu thực sự muốn tìm ai đó để nói ra, và cũng là để giải tỏa áp lực của mình.

"Ta không thể tin được rằng Shalltear đang bị khống chế tinh thần..."

"Có phải là nguyên nhân mà Ainz-sama đã nói trong Đại điện không?"

"Ta không chắc. Nhưng theo thông tin của Sunlight Scripture, ta từng chứng kiến tình huống tương tự như vậy. Việc này thực sự là hậu quả của trạng thái khống chế tinh thần. Chỉ là...ta không hiểu nổi tại sao một Undead như Shalltear lại có thể dính trạng thái. Không lẽ thế giới này còn ẩn giấu vũ khí bí mật gì đó chăng?"

Ainz khoanh tay. Đôi mắt sắc bén của cậu chăm chú nhìn dáng người thẳng tắp của Shalltear.

"Ý thức của Shalltear vẫn đang bị kiểm soát bởi một kẻ không rõ. Có vẻ trước khi đối phương kịp ra lệnh đã xảy ra chuyện...cũng có thể là Shalltear đã đồng thời ra tay và kịp giết đối phương...nên cô ấy mới rơi vào trạng thái vô thức vì không có mệnh lệnh. Hẳn điều đó phải đúng đến 8-9 phần. Có điều cô ấy có thiết lập tự động phòng vệ. Nếu có người đến gần hoặc công kích ác ý thì sẽ chịu sự tấn công giống như các NPC bị điều khiển. Nên ngươi đừng tiếp cận thì hơn."

"Đã rõ. Nhưng... như vậy thì không thể mạnh mẽ đưa cô ta về Nazarick được...Nếu kẻ khống chế tinh thần của Shalltear thì không sao...nhưng nếu đối phương còn sống thì cứ để thế này sẽ thành một mối nguy hại mất."

"Băn khoăn của ngươi rất đúng."

Không biết do đâu mà Shalltear lại chịu khống chế. Nói không chừng, tại thế giới này còn có năng lực đặc thù có thể tác dụng với Undead. Mà như vậy, có nghĩa là Ainz cũng có thể lọt vào tầm chịu điều khiển.

"Dùng cái này hơi lãng phí, nhưng ta nghĩ nó sẽ giúp Shalltear giaỉ trừ được khống chế tinh thần."

Ainz giơ lên ngón tay mình. Trên ngón tay xương xẩu là một chiếc nhẫn khá mộc mạc. Nổi bật nhất, có lẽ là mặt đá khắc ba viên sao băng đang tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Nó là chiếc nhẫn mạnh nhất trong số các vật dụng mà Ainz sở hữu.

"Đó là...?"

Với vẻ nghi hoặc của Albedo, Ainz - tuy mặt không biểu hiện - lộ ra tiếng cười kiêu ngạo khi nói tên chiếc nhẫn.

"Nó là [Shooting Star] một vật phẩm siêu hiếm, có khả năng sử dụng [Wish Upon A Star] ba lần mà không mất kinh nghiệm (exp)."

Ainz đã phải dùng tiền thưởng trong vài năm của mình để cá cược mới nhận được chiếc nhẫn này.

Trong Guild cũng chỉ có hai thành viên là Ainz và Yorumaiko mới có loại vật phẩm hi hữu đến thế.

Đúng hơn thì, thay vì mô tả nó là đồ hiếm, đúng hơn nên nói nó là vật tiêu biểu cho việc "hút máu" trong trò chơi của nhà phát hành.

Nhưng cái giá tiền khiến người ta lui bước cũng xứng đáng với năng lực mà nó mang theo.

Vốn là siêu cấp ma pháp [Wish upon a Star] sẽ dựa vào số lượng Exp tiêu hao của người sử dụng để đưa ra số lựa chọn. Giả sử như trả 10% kinh nghiệm thì sẽ có 1 lựa chọn, vậy thì trả 50% sẽ có 5 lựa chọn.

Nghe qua có vẻ nhiều, thậm chí theo một trang web thống kê, số lựa chọn có thể lên tới 200. Nhưng đa phần đều là dạng "chúc bạn may mắn lần sau". Thậm chí ngay cả khi bạn ước thứ này, nó cũng sẽ quăng cho bạn thứ khác, có khi còn là thứ bạn không mong muốn. Vậy nên chỉ cần ham hố một chút, siêu cấp ma pháp kinh khủng này sẽ bòn rút kinh nghiệm mà bạn đã vất vả cày kéo về mo.

Cho dù là Magic Caster, cũng cần phải tới cấp độ 95 mới có thể học được siêu cấp ma pháp. Mà để thăng cấp kĩ năng "siêu cấp" trong YGGDRASIL sẽ phải tốn một lượng kinh nghiệm khủng bố. Vậy nên người ta ít khi dùng số exp quý giá của mình vào loại đánh bạc không có ngày mai này.

Song nếu dùng chiếc nhẫn để phát động siêu cấp ma pháp [Wish upon a Star] tỉ lệ thực hiện nguyện vọng sẽ cao hơn tùy cơ bình thường. Thay vì những trò đùa ngu ngốc, nguyện vọng được yêu cầu sẽ dễ dàng đạt được. Vậy nên chỉ với điều đó, nó có thể coi là một đạo cụ ma pháp vĩ đại. Nhưng không đủ, với việc lựa chọn có thể tăng tới giới hạn mười cùng thời gian thi thuật bằng không, nếu đem coi nó là đạo cụ trả tiền mạnh nhất cũng xứng đáng.

Sử dụng đạo cụ trả tiền này - tương đương với việc đánh bạc - tuy khiến Ainz cảm thấy hơi tiếc, nhưng Shalltear là người không có gì có thể thay thế.

Song cậu vẫn có chút do dự, bởi cậu không rõ số kinh nghiệm của cậu có bị tiêu hao hay không. Có rất nhiều ma pháp cấp cao yêu cầu điểm kinh nghiệm để kích hoạt. Nếu cậu tiêu tốn quá nhiều, tương lai có thể cậu sẽ không đủ "exp" để huy động ma pháp ứng phó kịp thời với bất trắc.

Ainz bật cười trước nguyện ước hủy bỏ trạng thái này, nếu là trong game, nó sẽ thật ngớ ngẩn.

"Vậy thì, nhẫn, nghe ta ước nguyện (I Wish)!"

Tất nhiên ma pháp đạo cụ có thể tự kích hoạt mà không cần lời. Bởi nó đã mặc định vào lựa chọn tốt nhất trong cả 200 nguyện vọng. Nhưng cảm xúc mãnh liệt khiến Ainz hét lên, tựa hồ giống như sự háo hức khi còn trong trò chơi, lúc cậu đổ xúc sắc.

Ma pháp tại YGGDRASIL có thể kích hoạt trong thế giới này, nên năng lực trên chiếc nhẫn nhất định sẽ có hiệu quả, và nó sẽ giải trừ trạng thái khống chế của Shalltear hoàn toàn.

Nhưng đó chỉ là, điều mà Ainz đang kỳ vọng.

Kết quả Ainz lo lắng nhất là ma pháp sẽ không thể phát động. Song những đồ thị ma pháp xuất hiện và chồng lên nhau đã chứng minh rằng chiếc nhẫn ở thế giới này có thể...Ngọn lửa màu đỏ trong hốc mắt Ainz co rút.

"Đây là...cái gì?"

Những thông tinh bị nhét vào đầu - cậu không có cảm giác giận dữ, mà còn cảm nhận được sự liên kết với điều gì đó - khiến Ainz cảm thấy hạnh phúc. Nó thật giống như sóng triều của tình cảm đang đánh úp về phía Ainz.

Khi biết tài năng bẩm sinh của Nfirea, Ainz từng vọng tưởng pháp động [Wish upon a Star] để cướp lấy nó. Cái suy nghĩ ấy không sai. Tại thế giới này, [Wish upon A Star] đã biến thành một ma pháp có thể thực hiện bất kì nguyện vọng nào. Nếu quy ra tiêu hao exp, nó sẽ tốn tới tận 500% kinh nghiệm, nhưng bù lại, cũng mang [Wish upon a Star] biến thành một loại ma pháp biến những điều không thể còn có thể và trở thành một ma pháp phá vỡ mọi quy luật của thế giới.

Với điều này, Ainz có thể chắc chắn mình sẽ giải trừ được hiệu ứng ma thuật trên Shalltear, cậu mang theo sự vui mừng với chiến thắng khi hét lên:

"Giải trừ toàn bộ hiệu ứng trên Shalltear."

Sau một giây, ngọn lửa trong hốc mắt Ainz bùng lên.

" - Sao...làm sao có thể?"

Bộ dáng kích động của Ainz khiến Albedo nhận ra tình hình đã thay đổi. Cô lo lắng hỏi:

"Chuyện gì vậy? Ainz-sama!"

Ainz không trả lời.

Cậu đã liên tục lục lọi lại những kinh nghiệm mình có trong YGGDRASIL, những kiến thức trên các trang web, và đem kết hợp với kiến thức tại thế giới này, tạo thành một tri thức vô cùng hoàn thiện.

Và quan trọng nhất là [Wish upon A Star] được phát động dựa trên mọi kiến thức mà cậu có.

Trong nháy mắt, sự phẫn nộ, nỗi lo âu và không thể tin được trộn lẫn trong lòng Ainz. Kết luận về lý do mà siêu cấp ma pháp [Wish upon a Star] không thể thực hiện

...Dù cậu cố gắng ổn định lại tinh thần...nhưng cậu vẫn đang cảm thấy...sợ.

Ainz bối rối hét lên:

"Rút lui! Albedo đừng lại gần! Lui lại mau!"

"Vâng! Tuân lệnh!"

Ainz lập tức phát động ma pháp dịch chuyển trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bình nguyên hiện ra trước mắt họ. Tuy đã đến nơi an toàn song Ainz vẫn điện cuồng ra lệnh.

"Albedo! Nâng cảnh giác và đề phòng với bất kì dịch chuyển nào!"

"Vâng!"

Albedo nhấc cao chiếc rìu chiến và đứng sát bên người Ainz. Còn Ainz nâng cao hai bàn tay trống rỗng của mình và bày ra tư thế tùy cơ ứng biến.

Sau một thời gian dài, Ainz mới chậm rãi nới lỏng sự khẩn trương trong tinh thần. Albedo cũng hạ thắt lưng xuống - chuyển tư thế nghênh địch sang thế đứng bình thường.

"Khốn khiếp!"

Dù đã tỉnh táo lại, nhưng Ainz vẫn bị bao quanh bởi lòng phẫn nộ mãnh liệt. Kể từ khi trở thành Undead, mọi cảm xúc trong Ainz đều bị đè nén. Nhưng ngay cả sự kiềm chế này cũng không thể nào xóa đi cơn thịnh nộ trong cậu.

"Khốn nạn, khốn nạn....Khốn nạn!"

Ainz liên tục giẫm chân xuống mặt đất.

Bởi sức mạnh thể chất không tầm thường, nên mỗi lần giậm của cậu đều làm một lượng lớn đất đá bắn ra. Nếu không phải vì mấy ngày nay trời đã mưa, thì hẳn bụi đã bao phủ mù mịt nơi này. Nhưng hành động đó cũng không đủ để Ainz phát tiết.

"A-Ainz-sama. Xi..xin ngày bớt giận..."

Cảm nhận được sự sợ hãi trong thanh âm của Albedo khiến Ainz nhận ra mình đang làm một hành động không phù hợp với thân phận chủ nhân chút nào. Cậu có gắng xua đi cảm xúc và hồi phục lại sự điềm đạm của mình.

Ainz hít một hơi dài rồi thở ra - một hơi thở không tồn tại - cứ như cậu đang muốn đẩy luồng khí nóng của lửa giận ra khỏi cơ thể mình.

"...Thật có lỗi, ta đã bị mất đi lý trí của mình. Sự giận giữ ban nãy...hãy coi như ngươi chưa từng nghe hay nhìn thấy gì đi."

"Xin đừng nói vậy! Nếu Ainz-sama lắng nghe ý kiến của thần, là sự vinh quanh với thần! Nếu Ainz-sama ra lệnh cho thần chưa nghe chưa thấy, thần sẽ đem toàn bộ việc này xóa khỏi trí nhớ. Nhưng - đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Là thần làm Ainz-sama không hài lòng sao? Nếu ngài nguyện ý nói cho thần...thần sẽ cố gắng để điều đó không bao giờ xảy ra nữa."

"...Không phải vì ngươi, Albedo. Mà bởi vì ta vừa biết...dù đã kích hoạt nhẫn, nguyện vọng của ta cũng không thể thực hiện."

Nhìn Albedo yên lặng không nói, Ainz biết cậu giải thích còn quá mơ hồ, nên tiếp tục giải thích:

"...Chỉ có một sức mạnh duy nhất có thể khắc chế được siêu cấp ma pháp như [Wish upon A Star]."

Nếu lúc trước cậu sẽ hồ nghi rằng có lực lượng ngăn trở làm gián đoạn ma pháp. Nhưng bây giờ Ainz có thể tự tin nói rằng trên thế giới này không tồn tại lực lượng đó. Bởi khi phát động, những kiến thức đã nói cho cậu.

"Không..K-không thể nào...đó là.."

"Đúng vậy, Albedo. Chỉ có một loại...chính là WI."

Trong YGGDRASIL, chỉ có gần 200 loại đạo cụ mà ngay cả các [Divine] cùng vũ khí Guild không thể nào so sánh. Nếu sử dụng WI, việc khống chế tinh thần của Undead dễ như trở bàn tay.

Ainz nhớ đến những Thủ Vệ được cử ra ngoài. Họ có thể đã trở thành mục tiêu.

Tự trách mình vì không nghĩ tới chuyện này, Ainz hạ lệnh cho Albedo:

"Albedo, lập tức điều tất cả Thủ Vệ đang hoạt động bên ngoài trở về. Áp dụng phương pháp kiểm tra, tránh việc họ bị khống chế giống Shalltear. Ta cần tới Đại điện ngay lập tức! Và...sau đó là nơi chúng ta cần tới...Bảo Vật Điện!."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-Chương 4: Trước Cuộc Đấu Sinh Tử

Phần 1

Khi dịch chuyển đến Bảo Vật Điện, đập vào mắt Ainz là một luồng sáng rực rỡ, như thể tất cả các ngôi sao trên bầu trời tụ tập lại với nhau.

Một trần nhà cao, đến mức bạn phải ngước nhìn lâu đến đâu cũng không thể nhận ra điểm cuối của nó. Một bức tường lớn, mà không ánh mắt nào có thể bao quát được hết.

Căn phòng rộng lớn này được chất đầy bằng những châu báu rực rỡ.

Ở giữa trung tâm, vàng và đá quý (Jewef) chất thành những ngọn núi lớn chiếm gần như một nửa diện tích của căn phòng. Chỉ nhìn thôi thì mọi ý nghĩ tính toán về gia tài này cũng sẽ bay biến. Chôn giữa những núi vàng là vô số các mặt hàng thủ công tinh xảo nhất từng được tạo ra.

Chỉ nhìn lướt qua, có thể thấy được một chiếc cốc mạ vàng, một quyền trượng được khảm nạm bởi rất nhiều loại đá quý, một tấm da thú tỏa ra ánh sáng bạc, một tấm thảm được dệt lên bởi những sợi vàng, một cây sáo sừng (Horn Flute) toát lên nét trang nhã như ngọc thạch, một chiếc quạt bảy màu, một chiếc chai làm từ pha lê lấp lánh, một chiếc nhẫn được làm chi tiết có màu sáng nhàn nhạt, và một chiếc mặt nạ màu đen được làm từ da thú được khảm lên một viên ngọc trắng.

Tất cả những món đồ đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ẩn dưới núi vàng còn hai, hay ba trăm món hàng cao cấp y hệt như thế. Có thể dùng cụm từ "núi kho báu" nghĩa đen để hình dung nơi này.

Ainz nghe thấy một vài tiếng kêu nho nhỏ đầy hâm mộ của những người đi cùng cậu.

Ainz quay nhìn về phía sau, và có ba cô gái đang đứng thẳng chờ lệnh.

Bỏ đi bộ giáp đen và thay lên lễ phục màu trắng, Albedo nhìn bốn phía với vẻ ngưỡng mộ in dấu trên gương mặt xinh đẹp. Yuri Alpha, người được Ainz giao nhẫn khi trở lại Nazarick, cũng có biểu hiện giống như vậy.

Chỉ có một người - khác với hai người kia - không chút cảm xúc mà chỉ yên lặng nhìn Ainz.

Gương mặt của người đó rất tinh xảo, cứ như nó được chế tạo bởi bàn tay của một nghệ nhân. Con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như một viên ngọc lục bảo. Một bên mắt bị che kín bởi chiếc bịt mắt màu đen. Mái tóc dài màu đỏ tỏa sáng dưới ánh sáng dịu dàng nơi trần nhà.

Cô là một Con Rối Tự Động (Automaton) thuộc chủng Dị hình. Có tên là C22128 Delta, với tên gọi tắt là Shizu.

Là một trong các Battlemaid, trang phục trên người cô tương tự như Narberal và Yuri. Nếu có sự khác biệt, thì đó là hai phụ kiện dùng để ngụy trang trong thành phố và những Sticker dễ thương gắn ở góc váy với từ "1 yên" được viết trên đó. Một điểm khác nữa bên hông cô đeo một thanh súng màu trắng, giống như đeo một thanh kiếm vậy.

Thuận tiện nhắc tới, bất kể là khẩu súng ma thuật, con rối tự động, hay class của Shizu "Gunner", đều là những chi tiết bổ sung của bản cập nhập "Valkyrie's Downfall."

Yuri đẩy nhẹ cặp kính mắt màu đen không tròng của mình. Có lẽ xuất phát từ sứ mệnh của một hầu gái khiến cô không thể chịu nổi trạng thái tạp nham này và lên tiếng hỏi:

"Ainz-sama, vì sao những bảo vật này lại không được chăm sóc cẩn thận vậy? Cho dù có sử dụng ma pháp để bảo tồn thì đó cũng không phải phương pháp tốt nhất. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng thần sẽ bắt tay sửa sang ngay lập tức..."

"Ngươi nhìn lại xung quanh kĩ hơn đi."

Ước chừng sau một hơi thở - khi Yuri thu lại ánh mắt quan sát bốn phía và lên tiếng xin lỗi:

"Thật có lỗi, xin ngài tha thứ cho sự nông cạn của thần."

"Không sao. Nói chính xác thì chôn dưới đống vàng này chỉ là mấy đồ rẻ tiền mà thôi."

Yuri nhìn theo ánh mắt của Ainz, đó cũng là lý do mà cô đã nói lời xin lỗi. Dọc theo những bức tường của căn phòng và hàng loạt những chiếc tủ lớn chạm đến trần nhà, với những bảo vật lấp lánh còn chói mắt hơn nhiều so với núi vàng ở giữa căn phòng.

Đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. (TL: Thề, dịch xong đoạn này gần chết)

Ngoài ra còn rất nhiều chiếc gương được làm từ Lam tinh [Aquamarine], những tinh thể màu đỏ với đủ loại kích cỡ. Có thể nói như "quỷ phủ thần công" là những bức tượng chiến binh khổng lồ và phức tạp tỏa ra ánh sáng màu bạc. Một cây cột đá khắc loại ngôn ngữ nào đó. Một viên "Tử Thúy Ngọc" [Alexandrite] lớn đến nỗi phải mở rộng hai tay mới ôm được hết.

Không thể đếm được có bao nhiêu bảo vật tồn tại. Chính những điều này đã trả lời cho câu hỏi Yuri. Không phải là không muốn bảo quản, mà là không có chỗ để cất chứa mà thôi.

"Đi thôi."

Hai người lên tiếng đáp lại Ainz, chỉ có Shizu vẫn im lặng và gật đầu coi như đã hiểu.

Ainz phát động ma pháp [Mass Fly] (Toàn thể bay), ngay lập tức cả bốn người liền bay lên không.

Lúc này họ mới nhận ra một luồng khí màu tím nhàn nhạt trông có vẻ nguy hiểm đang phiêu tán trong không khí.

Yuri nhìn quanh như để tìm ngọn nguồn của luồng khí kia. Nhưng dù trên trần, vách tường, hay góc nhà đều không có dấu hiện nguồn của luồng khí đang phát tán.

Trong khi gương mặt đoan trang của Yuri hiện lên nét nghi hoặc, thì một âm thanh đều đều vang lên từ phía sau:

"Yuri-nee, trong không khí có ma pháp hệ, là kịch độc."

"A?"

Đôi mắt khó tin của Yuri nhận thấy một ánh mắt lạnh nhưng băng đang nhìn thẳng vào cô. Nó đến từ đôi mắt xanh biếc của Shizu, nhưng ánh mắt đó thật vô hồn.

Nói đúng hơn, là ánh mắt ấy làm người ta không cảm nhận được bất kì tình cảm nào. Khuôn mặt của Shizu dù xinh đẹp, nhưng theo một nghĩa khác thì nó không hơn một chiếc mặt nạ là bao.

Bởi bản chất của Shizu là một con rối tự động, nên trên cơ bản là cô không thể biểu lộ được cảm xúc ra bên ngoài.

"Máu của Jormungandr?"

Shizu nói ra tên đạo cụ có khả năng tạo ra thứ kịch độc mạnh nhất. Ainz gật đầu:

"Ping pong, đáp án chính xác. Tuy ta không nói trước cho các ngươi biết, nhưng không khí trong Bảo vật điện đều ẩn chứa thứ độc này. Nếu trên người không có đạo cụ kháng độc thì chỉ cần 3 bước là tử vong."

"Cho nên mới chọn thần...xin lỗi, chọn ba người chúng thần cùng đồng hành sao?"

Đúng vậy.

Kỵ sĩ không đầu (Dullahan), đeo kính mắt Yuri và con rối tự động Shizu đều là chủng dị hình tộc, nên trên cơ bản thì họ có đặc tính miễn dịch với độc tố.

Còn chủng tộc Ác ma của Albedo tuy không có cách kháng độc, nhưng vẫn có những thủ đoạn đặc biệt để vô hiệu hóa trạng thái.

"Lý do ta chọn ngươi đúng là vậy...còn Shizu thì bởi ta cần xác nhận một việc."

Nhóm của Ainz sử dụng [Mass Fly] để bay qua những núi vàng và đi tới một cánh cửa khác phía bên kia.

Không, đây không hẳn là một cánh cửa. Nó giống như một bóng đen không đáy dán vào trên tường thì đúng hơn.

Nhìn cánh cửa giống hệt như tranh vẽ khiến Ainz lâm vào trầm tư.

"Chỗ này là kho vũ khí rồi, mật mã là gì nhỉ..."

"Ainz-sama, nếu đây là kho vũ khí thì bảo vật đều được cất giữ tại nơi khác đúng không ạ?"

(...Ah? Albedo không nắm được tình hình của Bảo vật điện sao?)

Ainz cảm thấy khó hiểu với nghi vấn của Albedo. Có điều nếu cô không biết những chuyện này thì cũng không tạo ra ảnh hưởng gì. Dù sao Bảo vật điện cũng không nằm trong không gian của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick và phải dùng tới nhẫn Ainz Ooal Gown để dịch chuyển mới có thể đến nơi. Chưa kể thiết kế của nó tương đối khó xâm nhập. Albedo mới lấy được nhẫn Ainz Ooal Gown mười ngày trước, nên không biết những thông tin này cũng là điều dễ hiểu.

Qua chuyện này cũng có thể thấy tri thức của các NPC đều bị giới hạn và có rất nhiều thứ không biết. Ainz tự hỏi vấn đề đó một chút rồi trả lời:

"Ah, ta có một đồng bạn tên Genjirou, hắn có sở thích là sắp xếp cho mọi thứ được ngăn nắp gọn gàng, cho nên những chỉnh đốn ở đây đều được phân loại theo mục đích sử dụng của chúng."

"Có phải là đấng sáng tạo của Etoma không ạ?"

"Đúng vậy, chính là hắn. Có điều, thích là một chuyện, làm là một chuyện khác. Nếu không thì đống vàng chôn các bảo vật đã được sửa sang chỉnh tề mới đúng. Và hẳn là hắn đã không tự nhận phòng riêng của mình là một mớ hỗn độn. Nói cách khác là - hắn phải phân loại những thứ này thành: Giáp, vũ khí, trang sức, đạo cụ khác, vật phẩm tiêu hao, vật phẩm thủ công và cất nó vào đúng nơi. Ngoài ra còn phải giữ gìn phòng quản lý bảo trì và phòng - đúng, còn có phòng lưu trữ dữ liệu tinh thể nữa."

Ainz nói thao thao bất tuyệt trong khi những ngón tay của cậu chỉ về một nơi khác, một bóng đen dán trên vách tường.

"Nhưng, tất cả đều bị vứt trong một nơi, mà dù sao thì để đâu cũng thế...Ah, xin lỗi, ta nói hơi nhiều rồi."

"Không đâu ạ, chúng thần rất biết ơn vì Ainz-sama đã vui vẻ giải thích cho chúng thần."

Hai chiến hầu cùng Albedo đồng thanh đáp rồi cúi đầu hành lễ tạ ơn.

(Thời gian không còn nhiều mà mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ. Cứ nói đến Nazarick thì miệng bắt đầu khoe khoang không ngừng vậy...)

Ainz nhún vai rồi quay về bóng đen trước mặt.

Đây là một cánh cửa ma pháp cần nói đúng mật mã mới có thể mở ra. Dù ma pháp của class đạo tặc có thể cưỡng chế mở, nhưng Ainz chưa từng học qua, cũng không có kỹ năng đặc thù nào, nên chỉ có thể dùng mật mã để mở cửa.

(...mình quên cmn rồi.)

Cũng không thể trách được.

Trong một nơi rộng lớn như Nazarick thì mật khẩu có rất nhiều loại. Nếu là nơi thường xuyên đến thì còn có thể nhớ được mật mã, còn loại địa phương hiếm người đặt chân như Bảo vật điện thì việc không nhớ được mật mã cũng là chuyện bình thường.

Ngay cả Ainz cũng chỉ đến đây khi lấy tiền để chi trả cho việc bảo trì Nazarick, mà việc đó đã từ rất lâu rồi.

Ainz cố gắng đào sâu vào trí nhớ để tìm mật mã, cuối cùng cậu nói một câu có vẻ hợp lý cho cái nơi này:

"Ainz Ooal Gown vinh quang."

Cánh cửa bóng tối xuất hiện phản ứng, với những văn tự hiện lên trên bề mặt. Đó là: "AScendit a terra in coelum. iterumque deScendit in terram. et recipit vim superiorum etinferiorum".

"...Tabula Smaragdina-san quả thật là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ."

Những lời cảm khái do Ainz thốt lên khiến Albedo run rẩy.

Nhưng hình ảnh của một trong số những người thiết kế cơ quan của "Ainz Ooal Gown" đã choán hết tâm trí cậu.

Cơ quan bên trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có đến hai phần do hắn thiết kế. Những thiết kế này vô cùng tinh vi, và chiếm rất nhiều dữ liệu thiết kế tự do của Nazarick khiến các thành viên khác không thể tự thiết kế theo ý họ và dẫn phát một làn sóng giận dữ bên trong Ainz Ooal Gown. Cuối cùng, hắn phải chịu trách nhiệm bỏ tiền mua rất nhiều đạo cụ để mở rộng dữ liệu.

Ainz nhìn dòng chữ hiện trên cánh cửa. Đây nhất định là gợi ý cho mật mã, nhưng đó là gì đây?

Ainz cố gắng lục lọi tâm trí của mình để tìm ra đáp án.

Không lâu sau, Ainz rốt cuộc cũng nhớ được mật mã đang ngủ say trong ký ức.

"Phải là...và như thế, ngươi sẽ độc chiếm vinh quang của toàn thế giới...và xua đi mọi bóng tối trước mắt ngươi...đúng không?"

Ainz nhìn về phía Shizu như để xác nhận.

Shizu gật đầu đáp lại nghi vấn của Ainz.

Trái với Tabula Smaragdina chuyên thiết đặt mật mã, người cùng phụ trách thiết kế cơ quan của Nazarick đã tạo ra NPC Shizu như một chuyên phá giải mật mã. Vậy nên Shizu mới dễ dàng hiểu được gợi ý của mật mã trên.

Có điều Ainz không để cô hỗ trợ, đơn thuần là bởi tính tùy hứng muốn tự mình tìm ra mật mã mà thôi.

Sau khi tới thế giới này, phần lớn sinh mệnh của Nazarick đã được thắp sáng. Song vì mong muốn được đặt dấu chân đầu tiên tại đây, cũng giống như cảm giác đạp tuyết đầu mùa, mới khiến Ainz bướng bỉnh đến vậy.

Như đáp lại mong muốn của Ainz, bóng đen dần co rút. Không lâu sau, nó bị hút lại thành một quả cầu đen to bằng một nắm tay người lớn đang lơ lửng trong không trung.

Bởi vì bóng đen bao phủ cánh cửa đã biến mất, mở ra một hành lang dài. Nơi đây là là một thế giới được sắp xếp một cách ngăn nắp, so với bên ngoài thì đúng là một trời một vực. Nếu lấy ví dụ để hình dung nó chuẩn xác nhất - thì nó giống như một bảo tàng triển lãm.

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào sâu bên trong hành lang.

Khoảng cách từ trần đến sàn là 5m, độ cao cùng chiều rộng 10m này được thiết kế để cho phi nhân loại cũng có thể đi lại thoải mái trong hành lang.

Những viên đá lát sàn màu đen được sắp xếp một cách chặt chẽ, tạo cho người ta ảo giác rằng đây là một khối đá duy nhất. Nó tạo cho nơi này một bầu không khí yên lặng và trang nghiệm.

Hai bên trái phải có vô số vũ khí được sắp xếp chỉnh tề, nhìn qua tương đối đồ sộ.

"Vào thôi."

Không đợi ba người đáp lại, Ainz trực tiếp tiến vào kho vũ khí.

Đi vào tầm mắt của ba người và hàng loạt các loại vũ khí như kiếm bảng to (Brodswords - một loại kiếm dài có đầu mũi tròn và quai kiếm ngắn), cự kiếm, xuyên giáp kiếm (Esstocs), lưỡi lửa dao (Famberges - một loại kiếm hình ngọn lửa), loan đao (Scimitars - kiếm 1 lưỡi hơi cong ), quyền kiếm (patas ), loan câu đao (Shotels - loại kiếm cong một lưỡi giống liềm nhưng dài hơn), dao quăn ( Kukris - kiếm ngắn, được sử dụng trong quân đội ), song đao đao (Claymores - kiếm dài, thân kiếm vắt chéo với mũi nhọn và phần quai dài ), đoản kiếm, nanh kiếm ( Sowrdbreakers - loại kiếm này có khá nhiều kiểu, thường là giống bản Rambo nhưng dài hơn, chuyên dùng để phá giáp ).

Đương nhiên không chỉ có vũ khí là kiếm, mà còn có rìu một tay, rìu hai tay, tay gấu, cung, nỏ, giáo...

Dù chỉ phân loại sơ sơ những cũng nhiều không thể kể xiết.

Ngoài ra còn có nhiều loại vũ-khí-hào-nhoáng, không biết có thể gọi là vũ khí hay không. Một trong số chúng không thể nào thu vào trong vỏ, đúng hơn là, nó chỉ chú trọng vẻ ngoài để khoe mẽ. Mà lượng vũ khí như vậy chiếm tương đối nhiều.

Đa số loại vũ khí này đều được chế tạo từ chất liệu đặc biệt.

Có những thanh kiếm được rèn lên từ lam thủy tinh, với thân kiếm thuần trắng được điêu khắc những hoa văn màu vàng. Có cũng thân kiếm thuần đen, với những họa tiết ánh tím. Thậm chí còn có một cây cung mà dây cung của nó tựa như một tia sáng mặt trời.

Ngoài ra còn có những vũ khí mà chỉ nhìn thôi đã thấy nguy hiểm.

Một chiếc rìu chiến hai tay với lưỡi rìu rỉ máu. Một cây chùy kim loại màu đen thỉnh thoảng hiện lên một gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Một cây giáo nhìn qua như được tạo ra bởi vô số bàn tay con người quấn lại với nhau.

Những loại vũ khí như vậy cũng không hiếm.

Có thể nhìn ra những vũ khí này đều thuộc loại vũ khí ma pháp. Song để biết được tác dụng thì rất khó. Nếu là thân kiếm như ngọn lửa nhảy múa này còn dễ đoán, thì loại roi như một con rết dài kia đúng là làm khó người ta.

Đoàn người lặng lẽ đi dọc theo hành lang được tạo nên bởi những loại vũ khí và tiến về trung tâm của nó. Sau khi đi chừng được 100m, đi qua ngàng hàng thứ vũ khí khác nhau, họ cũng đã đến điểm cuối của chuyến đi này: một căn phòng nhỏ hình chữ nhật.

Căn phòng có vẻ dùng để tiếp khách, nhưng ngoại trừ bộ sô pha và một chiếc bàn thì nó trống rỗng. Sát tường có một vài lối ra vào giống như cánh cửa mà Ainz vừa gặp lúc nãy.

Có một cánh cửa đối diện với hướng đi của đoàn người. Chỉ có điều khí thế mà nó tỏa ra thật khác biệt, nếu bên ngoài là một bảo tàng, thì nơi đó giống như một ngôi cổ mộ.

Chiều cao và chiều rộng như nhau, nhưng những đường mờ nhạt của không gian không ngừng kéo dài vào sâu phía bên trong. Tuy góc nhìn này hơi khó quan sát, nhưng có thể nhận ra có thứ gì đó ẩn giấu dưới cái hố sâu đó.

Nghe thấy một vài âm thanh bối rối truyền đến từ phía sau, Ainz mở miệng:

"Nơi đó là linh miếu [Mausoleum - chỉ một dạng kết giới, hoặc mộ táng).

"Là...linh miếu sao?"

"Uhm, Albedo...ngươi không biết tên của gian phòng sao?"

(Mặc dù là mình đã đặt tên cho nó, nhưng có vẻ Albedo cũng không biết nhiều về Bảo vật điện thì phải.)

"Vậy, ngươi có biết người tên là Pandora Actor không?"

"Vâng. Như một phần trong trách nhiệm quản lý, thần có nắm được tên và bề ngoài của hắn...Pandora Actor là quản lý và Thủ Vệ của Bảo vật điện, có thực lực sánh ngang với thần và Demigure. Ngoài việc quản lý nơi đây, hắn còn là người chi trả cho các hoạt động bên ngoài Nazarick, nói cách khác, là một kẻ phụ trách tài chính."

"Đại khái là vậy, nhưng không chính xác hoàn toàn, tên kia - "

Lời nói của Ainz bị cắt đứt...trước khi cậu hoàn thành câu nói của mình. Ba NPC đã ngoảnh đầu và nhìn về một thân ảnh xuất hiện tại một con đường khác.

Bề ngoài của hắn vô cùng quái đản.

Mặc dù có thân thể là nhân loại, nhưng lại có một cái đầu giống như một con bạch tuộc bị bóp méo. Ở nửa đầu bên phải là vô số hình xăm ký tự xiêu vẹo, giống hệt như những ký tự tại chiếc cột bên ngoài.

Làn da tựa như một xác chết, trắng bệch và tái nhợt, xen lẫn với một chút màu tím. Xung quanh thân ảnh là một chất nhầy phát ra thứ ánh sáng quỷ dị. Những bàn tay với bốn ngón mảnh mai với một lớp màng nối.

Trang phục trên cơ thể đều có màu đen, được trang trí bởi phụ kiện bằng bạc, rất phù hợp với thứ chất nhày sáng bóng bám trên cơ thể hắn. Hắn đeo vài cái thắt lưng, và mang trên mình một chiếc áo choàng cũ mèm đầy nếp gấp.

Albedo phát ra một âm thanh kinh ngạc:

"Tabula Smaragdina-sama!"

Người này đúng là một trong bốn mươi mốt vị sáng tạo giả. Nếu chỉ tính thuần về lực công kích, thì hắn- một Barbarian (Dã man nhân) còn mạnh hơn cả một Magic Caster.

"Không, không đúng!"

Allbedo lập tức hét lên.

Hai Chiến Hầu đứng bên cạnh Allbedo cũng nhanh chóng hành động.

Shizu rút khẩu súng, báng súng đặt trên vai, họng súng hướng vào kẻ trước mắt.

Yuri đập hai nắm tay phía trước ngực, đôi găng tay kim loại của cô va vào nhau tạo nên một âm thanh như tiếng chuông vang dội.

Tiếp đó, cô trượt qua Allbedo và đứng chắn trước mặt Ainz cùng Shizu. Ainz là Magic Caster, Shizu là xạ thủ (Guner), cả hai đều không am hiểu cận chiến, nên cô cần chọn vị trí tốt nhất để bảo vệ họ.

"Ngươi là ai! Cho dù ngươi biến thành sáng tạo giả thì ta cũng không ngu ngốc đến mức ngay cả đấng sáng tạo ra bản thân mà không nhận ra!"

Đối mặt với câu chất vấn của Allbedo, nhân vật thần bí có bề ngoài nhìn giống hệt Tabula Smaragdina chỉ ngẩng đầu lên chứ không hề đáp lại.

"...Hừ, giết hắn."

Thanh âm ra lệnh lạnh lẽo vang lên, nhưng hai Chiến Hầu có vẻ chần chừ. Mặc dù thân phận của đối phương không rõ ràng, nhưng phải tấn công một người có vẻ ngoài giống hệt sáng tạo giả quả là một chuyện đã làm khó cho họ.

Trong tình huống này, phản ứng của hai Chiến Hầu không hề sai. Còn Albedo là do quá mức lý trí nên mới hạ lệnh không chút do dự như vậy thôi.

Sự lựa chọn này là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ainz.

Nhìn hai Chiến Hầu vẫn giữ nguyên vị trí, Allbedo chặc lưỡi, khi cô chuẩn bị lao lên tấn công thì Ainz liền mở miệng:

"Đủ rồi, Pandora Actor. Phục hồi nguyên dạng đi.'

Thân hình Tabula Smaragdina bắt đầu vặn vẹo.

Một lúc sau, đứng ở vị trí của Tabula Smaragdina giả vẫn là một dị hình tộc, nhưng đã thành một kẻ khác.

Gương mặt tương đối bằng phẳng. Cái mũi hay những bộ phận khác nhô ra đều bị san bằng. Nơi vốn là mắt và miệng thì chỉ có 3 cái hốc màu đen ngòm trống rỗng, không có ánh mắt, răng nang, cùng đầu lưỡi, chỉ có ba cái lỗ như được tô ra bởi 1 đứa trẻ.

Cái đầu hình quả trứng màu hồng, láng bóng không có lấy một sợi tóc.

Kẻ kì lạ này cũng là một Doppelganger, giống như Narberal.

Hắn chính là Pandora Actor. NPC cấp 100 được Ainz sáng tạo, phụ trách quản lí Bảo vật điện. Hắn am hiểu biến hình, có khả năng biến thành 45 loại hình dạng khác nhau. Chưa kể hắn còn có thể bắt chước được năng lực của đối phương...tuy nhiên chỉ có thể phát huy 80% năng lực của bản gốc mà thôi.

Chiếc mũ trên đầu gắn huy hiệu của Ainz Ooal Gown. Với trang phục là bộ đồng phục trong cuộc chiến European Ecological Infrastructure War ( Cơ sở hạ tầng sinh thái Châu Âu ) của những hai mươi năm về trước, song có đôi nét lại giống như thân phục của quân đội Nazi - Đức quốc xã.

Hắn dùng lực gậm bàn chân một bước, tay phải cầm mũ, làm ra một động tác cúi chào đầy khoa trương.

"Hoan nghênh đã quang lâm, thưa chúa tể của thần, Momonga-sama."

"...Trông tình thần của ngươi có vẻ thoải mái nhỉ."

"Đúng vậy, tinh thần của thần lúc nào cũng sung mãn! Nói trở lại, lý do gì đã đưa bước chân cao quý của ngài đặt gót đến nơi đây ngày hôm nay? Và còn mang theo Tổng quản cùng hai quý cô hầu gái mỹ lệ này..."

Khi Thủ Vệ khu vực xuất hiện, Yuri và Albedo đều lùi về phía sau lưng Ainz và trở lại vị trí ban đầu. Nhưng lúc này ba người đang có cảm xúc khác nhau.

Yuri, một người luôn kiêu ngạo và tự hào với công việc Chiến Hầu của mình, đẩy nhẹ cặp kính và gương mặt hơi cau lại vì vẻ không hài lòng khi được gọi là "quý cô".

Albedo, người đang đứng cạnh Ainz, lộ ra vẻ ghen tị với thân phận của Pandora Actor bởi hắn được chính tay Ainz sáng tạo. Khóe môi của cô cong lên nhưng may mà Ainz không thể nhìn thấy. Còn Shizu thì không có biến hóa nào, chỉ đem vũ khí thu hồi lại mà thôi.

"Ta muốn đến nơi sâu nhất của bí khố để lấy WI."

"Ngài nói sao? Đã tới lúc lực lượng cường đại của chúng được trình diễn ra thế giới rồi ư?"

Bộ dáng để thể hiện sự kinh ngạc của hắn khoa trương đến nỗi khiến lông mày không tồn tại của Ainz phải nhíu chặt.

Vẫn là bộ trang phục đó, nhưng sao cái thái độ lại kinh tởm đến vậy...Không, chính Ainz cũng hiểu rõ lý do...

Pandora Actor là do Ainz sáng tạo, nói cách khác, mọi cử chỉ có hắn đều được chính tay Ainz thiết đặt theo những gì cậu cảm thấy phong cách nhất, và đã từng, khiến cậu rất tự hào khi hắn thực hiện các thiết lập đó.

"...Ừ...đây là..."

Trước đây cậu từng nghĩ những người mặc quân trang thật cool, và nếu đã là diễn viên đặc biệt ( Actor là ám chỉ diễn viên), thì động tác thật khốc mới hợp lý. Nhưng không hiểu sao nhìn những hành động biể diễn của hắn khi có được tri giác...

"Thật nhảm sh!t..."

Ainz không khỏi lẩm bẩm ý nghĩ trong đầu, nhưng nó nhỏ đến mức khó ai mà nghe được.

Một đoạn lịch sử tăm tối.

Một vết nhơ trong nhân sinh của cậu, Pandora Actor.

Nếu có các thành viên Guild ở đây, chắn chắn họ sẽ bò lăn ra cười. Đúng vậy, sẽ không có ai là ngoại lệ.

"...À, ngươi nói không sai. Ta định lấy "Greed and no Desire" (Tham Lam và Rộng lượng), The Cup of Hygieia ( chén của Hygieia), Billion Blade ( Vạn lưỡi dao) và Painting of Life (TL: Cá nhân mình cho rằng tên của món này phải là "Picture of Nature and Nation" hay còn gọi là "Sơn hà đồ", một món xuất hiện rất nhiều trong truyện Tàu)"

"Còn hai cái kia thì sao ạ...?"

"Cứ để đó thôi, nó chỉ có thể dùng một lần. Sức mạnh của chúng quá lớn nên phải có kế hoạch tính toán tỉ mỉ mới được, hoặc là phải tìm được cách tái sử dụng mới có thể đưa nó ra dùng."

"Quả thật là như thế. Thứ đạo cụ ấy có uy lực mạnh mẽ đến thế thì át chủ bài cuối cùng mới xứng đáng với nó. Khả năng mạnh đến mức có thể biến không thành có, thậm chí thay đổi cả thế giới này..."

"...Pandora Actor, ta muốn kiểm tra ngươi một chút, có tổng cộng 200 món đạo cụ cấp World, ngươi biết được bao nhiêu món trong số đó?"

"Thật xin lỗi, Momonga-sama, thần chỉ biết mười một món mà thôi."

Ainz gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đó là số lượng WI (TL: World Item, viết tắt cho gọn) mà Ainz Ooal Gown sở hữu. Cậu còn chưa biết rằng, còn có một đạo cụ mà Guild cậu từng sở hữu, nhưng đã bị cướp mất - "Atlas".

Nói cách khác, tuy còn vài chỗ chưa rõ ràng, nhưng nếu chạm đến giới hạn tri thức, đa phần họ sẽ đặt câu hỏi hoặc ném chúng đi.

Về thiết lập của NPC, vài ngày qua Ainz đã quan sát và rút ra kết luận, tính cách của NPC không tuân theo thiết lập mà chịu ảnh hưởng bởi những người đã tạo ra họ. Giống như quan hệ của Shalltear và Aura, Demigure và Sebastian vậy.

Khuôn mặt của Ainz không thay đổi ngay cả khi cậu cười.

(Giống như một đám con nít vậy.)

Cảm giác rằng những đồng bạn vẫn luôn bên mình khiến Ainz cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng len lỏi vào đó một chút cô đơn.

Ainz lắc đầu và xóa đi những tình cảm biến hóa.

"Như vậy à, Pandora Actor, ta đã hỏi ngươi một câu hỏi vô nghĩa rồi."

"Sẽ không, xin lỗi ngài vì kiến thức của thần quá nông cạn."

Hắn ta làm ra ðộng tác cúi chào. Ðộng tác này vô cùng "cool", song lại trông thật giả tạo.

"...Ðýợc rồi, ta muốn tiến vào Linh Miếu. Nõi ðó có vấn ðề gì không?"

"Không có, bởi vì nơi này thuộc về Momonga-sama và các đấng tối cao. Làm sao có thể phát sinh chuyện gì được ạ."

Hắn ta nói bằng một giọng đầy chất kịch với hai tay vung vẩy xung quanh.

"Nhưng thần vẫn có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng Momonga-sama tới nơi này để ra lệnh cho thần chứ."

Ainz dừng lại, đôi mắt cậu bắt đầu đánh giá tên Dị hình này.

Đúng vậy, đã có lúc Ainz nghĩ đến việc sử dụng Pandora Actor. Hắn được thiết lập, cho dù là trí tuệ hay mưu lược đều thuộc hàng đứng đầu Nazarick. Mặc dù trí tuệ của hắn thường được dùng vào mấy ý nghĩ quái đản, nhưng trong thời điểm quan trọng này thì sự thông minh của hắn là vô cùng cần thiết.

Không chỉ như vậy, năng lực của Pandora Actor cũng rất mạnh, phạm vi ứng dụng năng lực rất rộng. Sự hữu ích của hắn còn vượt xa một Thủ Vệ.

Có điều mục đích Ainz sáng tạo ra Pandora Actor không phải để chiến đấu, hay quản lý tổ chức mà chỉ nhằm bảo tồn hình ảnh của các đồng bạn trong Ainz Ooal Gown.

"...Ngươi là át chủ bài cuối cùng, ta không nghĩ sẽ sai ngươi đi làm vài chuyện vặt vãnh."

"...Vậy thì vô cùng cảm tạ ngài."

Dường như Pandora Actor vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn cũng ngâm miệng và làm một động tác cúi đầu hành lễ vô cùng "cool":

"Tuân mệnh. Như vậy sau này thần sẽ cố gắng quản lí thật tốt Bảo vật điện này."

"Hừm, hãy làm cho thật tốt đi. Còn có, từ nay về sau tên của ta là Ainz Ooal Gown."

"Ồ! Đã rõ, chúa tể của thần, Ainz-sama."

Pandora Actor lại cong người cúi chào lần nữa khi Ainz mang theo thái độ đã nói xong và đang định quay người rời đi. Nhưng đột nhiên một câu nói khiến cậu khựng lại:

"Nhưng mà Ainz-sama. Mặc dù có chút bất kính, nhưng nếu đã xuất hiện tình trạng phải sử dụng WI thì xin hãy để cho thần rời khỏi bảo vật điện và đến những tầng khác. Như thế kế hoạch cũng sẽ thuận tiện hơn ạ."

"..."

Điều này vô cùng chính xác.

Bản thân Pandora Actor là một bảo vật. Sẽ thật ngu ngốc nếu để hắn ta loanh quanh mà không làm gì, đó là một sự lãng phí đối với một bảo vật quý giá.

Chuyện đã đến mức này thì buộc phải dùng hắn, chỉ cần chuyển đám tiền vàng trong bảo vật điện ra Đại điện là được.

Khi quyết định như vậy, Ainz chậm rãi xoay người, vừa lúc nhìn thấy Pandora Actor đặt một bàn tay lên ngực tự đề cử chính mình.

Ainz cũng nghe thấy người-không-biểu-lộ-cảm-xúc Shizu "wow" một tiếng.

Âm thanh này tác động mạnh vào tinh thần của Ainz, nhưng tâm trí của cậu lập tức ổn định lại.

Động tác cả Pandora Actor vô cùng khoa trương, nhưng đứng từ quan điểm của kẻ sáng tạo ra hắn mà nói, thì những động tác này tràn ngập vẻ "I'm so cool".

Nếu như là một người đàn ông đẹp trai lai láng, thì những ngôn ngữ cử chỉ như vậy vô cùng phù hợp. Nhưng hắn ta chỉ là một tên đầu láng, nên cách thể hiện này quả thực trật cmn khớp quá mức rồi. Thậm chí làm cho Ainz cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ainz chăm chú nhìn hắn vài phút, rồi rút ra một chiếc nhẫn từ hòm vật phẩm và ném cho Pandora Actor.

Chiếc nhẫn vẽ lên một đường cong xinh đẹp rơi vào trong tay Pandora Actor.

"Đây là...nhẫn Ainz Ooal Gown huyền thoại đó sao? Năng lực..."

Ainz giơ bàn tay lên, làm cho Pandora Actor đang định nói tiếp phải ngừng lại, tuy khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hành động của hắn thì xuề xòa hẳn.

"Coi như đây là để chuẩn bị. Albedo, hãy cho nhóm Chiến Hầu biết về Pandora trước. Ngoài ra, Pandora Actor, ngươi chỉ được phép di chuyển giữa bảo vật điện và Đại điện rõ rồi chứ?."

"Tuân mệnh."

Hai người cùng lên tiếng đáp lại. Pandora Actor còn đặc biệt dậm chân, bàn tay duỗi thẳng đưa lên phía trên đầu, làm nên một động tác hành lễ tiêu chuẩn của quân đội, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thật giả tạo.

Nhìn cái đầu quả trứng này, Ainz nhẹ nhàng lắc đầu.

Kẻ này không xấu, năng lực cũng không phải bàn, nhưng đáng tiếc là...

"Wow..."

(Tại sao mình lại thiết kế hắn như vậy nhỉ. Nếu như trước kia thì mình sẽ cảm thấy rất "cool". Không đúng, hiện tại mình vẫn thấy quân trang vẫn "cool" như trước...)

Nếu Ainz có thể đỏ mặt thì hiện tại thì khuôn mặt cậu sẽ không khác quả cà chua chín là bao.

"Này, Pandora Actor. Theo ta lại đây."

Ainz tóm lấy bả vai của Pandora Actor rồi kéo hắn đi qua một bên. Đương nhiên là cậu cũng ra lệnh cho 3 cô gái đứng im tại chỗ.

"Ta sẽ hỏi ngươi một chuyện rất quan trọng. Ta là người sáng tạo ra ngươi, vậy thì ngươi sẽ trung thành tuyệt đối với ta đúng không?"

"Đương nhiên rồi, Ainz-sama. Vì ngài là người sáng tạo ra thần, cho dù ngài bảo thần chống lại những vị chí tôn khác thì thần sẽ dốc toàn lực để thực hiện yêu cầu đó."

"Đúng vậy à...Như vậy thì, ngươi có thể xem đây là mệnh lệnh hay là yêu cầu tùy ngươi, nhưng một người như ngươi...không, là một nam nhân...Có thể bỏ đi cái động tác cúi chào đó không?"

Hốc mắt trống rỗng của Pandora Actor nhìn Ainz đầy khó hiểu.

"Ừm, nói thế nào được nhỉ...cúi chào kiểu đó không phải quá kì lạ sao? Không cần phải cúi chào, rồi quân trang...Thoạt nhìn rất ổn nên không cần phải sửa, nhưng ta không cần ngươi phải cúi chào, rõ chứ."

"Wenn es meines Gottes Wille ist" (Nếu đó là lời thánh của ngài, thưa đức chúa cao quý...)

"...Lại còn xổ tiếng Đức nữa à? Xóa nó ngay. Không, nói cũng được, nhưng đừng xì xồ trước mặt ta."

"Vâ...vâng..."

Lần đầu tiên Pandora Actor để lộ ra dáng vẻ sợ hãi, giọng nói cũng trở nên không liền mạch. Lúc này Ainz mới nhận ra là khoảng cách của hai người đã gần đến mức, nếu là một cặp tình nhân thì khoảng cách đã đủ cho một nụ hôn môi rồi, Ainz quay mặt đi vào nói bằng một giọng yếu ớt:

"Nghiêm túc đấy, thật sự ta không nghĩ đến chuyện ngươi có thể làm ta phải dùng tới cưỡng chế ổn định tinh thần. Thậm chí còn xấu hổ hơn chuyện phải cưỡi một con Hamster khổng lồ...Thật sự không thể tin được..Tuy ta còn muốn nói chuyện rõ ràng hơn với ngươi, nhưng hiện ta đang có chuyện khẩn cấp, cho nên, dừng tại đây thôi."

"Như vậy thì, trước khi tiến vào Linh Miếu cần phải làm một chuyện đã. Albedo đưa chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown mà ta đưa cho ngươi lúc trước cho Pandora Actor."

Ainz bắt lấy chiếc nhẫn, trong khi giải thích lí do cho sự nghi hoặc của Albedo.

"Bên trong có một cái bẫy. Có rất nhiều bức tượng bên trong và đám Avatar đó sẽ tấn công bất kì ai mang theo nhẫn, cho dù là ta hay là ngươi đều sẽ không ngoại lệ."

"Thì ra là thế...Muốn tiến vào nơi này phải dùng đến nhẫn, mà cứ suy nghĩ như thế thì sẽ dính vào bẫy rập."

"Thật nham hiểm phải không?"

"Không, không có!"

Allbedo miễng cưỡng tháo chiếc nhẫn từ ngón đeo nhẫn xuống và bọc nó vào một chiếc khăn lụa rồi mới đưa cho Pandora Actor. Trong lúc đó Ainz cũng gỡ xuống xuống và quăng nó vào hòm trang bị.

"Á đù."

Ainz kêu lên một tiếng, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cậu lấy một chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown khác từ hòm trang bị và đặt nó vào trong hộp.

Bởi vì cho dù được đặt trong hòm trang bị thì vẫn coi như đang mang bên mình, nếu tiến vào chắc chắn sẽ bị nhóm Avatar tấn công.

"Albedo-sama...Ngài có thể buông tay được không?"

Nghe thấy âm thanh bất đắc dĩ truyền đến từ sau lưng, Ainz ngoảnh đầu nhìn về phía Pandora Actor và Allbedo, và nhìn thấy cảnh hai người đang kéo co chiếc khăn lụa.

"Nhẫn của ta...của ta..."

"Không phải Ainz-sama đã nói rồi sao, mang theo nhẫn sẽ bị tấn công, chỉ là lấy xuống vài phút thôi mà."

"Ngươi nói cái gì! Đây chính là nhẫn mà Ainz-sama đưa cho ta! Làm sao có thể...woooo!"

"Allbedo, thời gian không có nhiều đâu, nếu ngươi không muốn gửi nhẫn thì ta phải..."

"Xin lỗi chúa tể, em đã chuẩn bị xong!"

Allbedo đột nhiên buông tay khiến Pandora Actor suýt bị mất thăng bằng, hắn phải lùi đôi bước mới giữ cho không bị ngã.

"Vậy à...Thế thì đi vào thôi. Pandora Actor, ngươi cùng với Yuri và Shizu di chuyển một phần kho báu đến Đại điện...Tuy có hơi phiền phức, nhưng tránh cho Allbedo nghĩ ngợi lung tung, đừng dùng nhẫn của cô ấy mà sử dụng cái ta đưa cho ngươi."

"Vô cùng cảm ơn ngài Ainz-sama! Thần không thể nào tha thứ cho kẻ nào dám sử dụng chiếc nhẫn mà Ainz-sama đã ban thưởng cho thần. Dĩ nhiên, tuy bây giờ đang là tình thế khẩn cấp, cho nên cũng không phải là không thể sử dụng. Nhưng thần muốn cho Ainz-sama biết, thần vô cùng nâng niu trân trọng tâm ý của ngài, dù không cần nói ra, song bản thân Ainz-sama hẳn cũng đã thấy được..."

"...Tuân mệnh!...Như vậy, ai sẽ ở đây nghênh đón khi Ainz-sama trở lại?"

Với màn tự biên tự diễn về bản thân đột ngột bị cắt ngang, Allbedo lập tức làm ra một biểu hiện mà bất kì cô gái xinh đẹp nào cũng không nên có.

Điều đó làm Ainz cố tình không nhìn sang đến Allbedo. Cậu sợ rằng hình tượng cô gái xinh đẹp trong lòng mình sẽ bị đập nát.

"Chắc là sẽ mất một chút thời gian. Khi nào trở lại ta sẽ thông báo cho ngươi, chỉ cần đến vào lúc đó là được. Dù sao phải có nhẫn thì chúng ta mới có thể rời khỏi đây."

"Đã rõ."

Pandora Actor và hai Chiến Hầu cùng cúi đầu khi nhìn theo Ainz và Allbedo đi vào Linh Miếu.

Bên trong chỉ có một ngọn đèn thắp sáng cho toàn bộ không gian tĩnh mịch này. Một nơi vô cùng thích hợp cho những linh hồn cần an nghỉ. Ainz cảm thấy có chút tội lỗi vì đã phá vỡ sự trang nghiêm của nó khi cậu đặt câu hỏi cho người bên cạnh:

"Đúng rồi, Allbedo, ngươi biết bao nhiêu về WI?"

"A. Theo như em biết (TL: khi có hai người thì Allbedo xưng em) thì đó là những đạo cụ cao cấp nhất do những vị sáng tạo giả thu thập được. Mà một trong số đó đang nằm trong tay của em...Em chỉ biết đại khái vậy thôi."

"Vậy à. Chắc là ta nên chọn một ngày đẹp trời nào đó, đem toàn bộ những đạo cụ ta biết viết lên giấy để phát cho mọi người để họ hiểu thêm về các loại đạo cụ mới được. Làm như thế thì sau này mọi chuyện sẽ an toàn hơn. Trước đó thì ta sẽ nói cho ngươi biết về những đạo cụ nguy hiểm nhất."

Ainz vừa đi vừa giới thiệu chung về WI.

WI- World Item- Đạo cụ cấp World.

Những đạo cụ cao cấp này có liên quan rất lớn đến thế giới của YGGDRASIL.

Cây thế giới Yggdrasil đã từng có vô số chiếc lá, nhưng một ngày kia, một con quái vật khổng lồ xuất hiện và ngấu nghiến những chiếc lá. Những chiếc lá bị tàn phá từng chiếc một cho đến khi chỉ còn sót lại chín chiếc duy nhất. Chín chiếc lá đó trở thành nguồn gốc cho chín thế giới được gọi là Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Svartalfheim, và Muspelheim.

Nhưng con quái vật khổng lồ kia vẫn không ngừng theo đuổi chín chiếc lá còn lại. Từ đó hình thành nên cốt truyện của trò chơi: Những người chơi bước lên con đường mạo hiểm, đối mặt với vô số thử thách đầy hiểm nguy nhằm đạt được sức mạnh bảo vệ thế giới của mình.

Vậy thì những WI này đại diện cho cái gì? Chúng chính là những chiếc lá- hay nói cách khác, mỗi WI đại diện cho một thế giới. Bởi vậy mà những WI này mang theo sức mạnh khủng khiếp, trên thực tế, rất nhiều WI đều sở hữu năng lực dị thường.

Rất nhiều người chơi có ý kiến rằng, những đạo cụ mạnh mẽ như vậy sẽ phá hư tính cân bằng của trò chơi, nhưng nhà phát hành đã khẳng định rằng "Thế giới không nhỏ bé như vậy" và hoàn toàn không có ý định động chạm đến những kẻ phá hoại (Balance Breaker) này.

Có cảm giác rằng nhà phát hành rất yêu thích cụm từ "Thế giới", trong YGGDRASIL, chỉ cần tên của class hay quái vật nào đó có từ "Thế giới" thì chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn so với nhóm không có từ này.

Ngay cả con boss cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ cũng có tên là "Devourer of Nine Worlds", nó chính là con quái vật đạt được sức mạnh từ việc ăn những chiếc lá và trở thành "World Enemy" (TL: kẻ thù chung của toàn thế giới).

Mặt khác, người chơi nào đạt được chức vô địch trong giải đấu chín thế giới sẽ nhận được class3 hiếm "World Champion".

Trong lúc Ainz còn đang đang giải thích, hai người bọn họ đã đi đến một nơi đặt vô số bức tượng mang vũ trang đầy đủ đang sắp xếp thành một hàng chỉnh tề.

Nơi này có bầu không khí và ma pháp trận tương tự như Lemegeton- căn phòng ở phía trước Throne Room. Nhưng Golem trong Lemegaton không mang theo bất kì trang bị nào, còn ở đây, mỗi bức tượng đều sở hữu những trang bị cực mạnh, thậm chí nó còn có thể so sánh với set đồ chính của Ainz.

"Nơi này thật yên tĩnh, Ainz-sama...A, những bức tượng kia có hình mẫu từ những sáng tạo giả..."

"Đúng vậy, Avatar chính là tác phẩm điêu khắc lấy hình mẫu là những đồng bạn của ta. Nhưng...Làm sao ngươi có thể nhận ra được? Bề ngoài của những bức tượng này không hoàn toàn giống với bản gốc. Ta không nghĩ rằng chúng diễn tả nổi 10% vẻ đẹp của bọn họ..."

"Em là tác phẩm của những vị sáng tạo giả, không thể nào mà không nhận ra những vị chí tôn được!"

"Là vậy sao?"

"Đúng vậy, chính xác là vậy. Nhưng Ainz-sama...Cho dù là tên của nơi này, rồi những pho tượng kia...Có phải những vị sáng tạo giả đã qua đời rồi đúng không ạ?"

"Cái này...không hẳn là đúng."

Không, có lẽ đây mới là đáp án chính xác.

Ainz dừng bước, lẳng lặng nhìn vào những bức tượng mà nghĩ thầm.

Vẻ trầm mặc của Ainz làm cho Allbedo cảm thấy lo lắng.

Trước vẻ lo lắng của một cô gái xinh đẹp thì không thằng đàn ông nào có thể thờ ơ. Chưa kể cô còn là bảo bối được đồng bạn cưng chiều nhất. Nên dù Ainz đã thành một Undead thì cậu vẫn có cảm thấy tội lỗi và bối rối.

Chỉ là, trong xã hội thực tại cậu ít khi giao lưu cùng giới nữ, thậm chí còn không có lấy một người bạn gái (TL: Bạn bè bình thường ý, không phải gấu đâu), nên cậu không biết phải an ủi thế nào.

Ainz đưa mắt nhìn xung quanh như thể tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí này.

Lúc này, Ainz phát hiện ra một điều gì đó, cậu không nghĩ ngợi mà chỉ tay về hướng ấy.

"Ngươi...ngươi có thấy bốn điểm bỏ trống kia không?"

Nhận ánh mắt Allbedo đã chuyển về chỗ trống, Ainz bắt đầu giải thích một cách đơn giản:

"Một chỗ trống trong đó là nơi ta dự định đặt bức tượng Avatar của ta."

Đó là một lời nói dối.

Những bức tượng Avatar này là do chính Ainz tạo ra và đặt vào đó. Vậy nên nếu Ainz không chơi nữa thì sẽ chẳng có giúp cậu đặt tượng Avatar.

Những thành viên của Guild đều nói "Cậu cứ dùng đi", và đem toàn bộ trang bị cùng những món vật phẩm trả tiền chuyển cho Ainz trước khi rời khỏi trò chơi. Vì muốn giữ lại những kí ức về những người bạn, Ainz đã trả tiền để tạo ra những Golem có thể mang được trang bị.

Đó cũng là nguyên nhân những Avatar này có vẻ ngoài xấu xí như vậy.

Mọi thông tin về vẻ ngoài của những thành viên Guild đều được lưu trữ trong Pandora Actor. Nhưng Ainz không có năng lực hay kĩ năng đặc thù để sử dụng những thông tin đó vào việc tạo Golem.

Bởi vậy cậu chỉ có thể bỏ tiền mua những dữ liệu có sẵn và cài đặt cho chúng. Kết quả là đám Avatar trở thành những bộ dáng vặn vẹo, tay chân dài ngắn, to nhỏ không đồng đều hoặc là đầu to một cách bất thường. Nói chung là giống một đám quái vật chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Nhưng vẻ bề ngoài xấu xí không cân xứng lại tỏa ra một thứ không khí quỷ dị khiến người ta cảm thấy bất an. Điều đó thực sự rất hợp với khu Linh Miếu. Nếu xét theo điểm đó mà nói, thì coi như Ainz là kiểu chó ngáp phải ruồi.

(Nói thế nào được nhỉ, cảm giác như đang nhìn vào những con búp bê chế tạo từ khi mình còn bé tí vậy, thật sự xấu hổ quá...)

Ngoài sự xấu hổ, Ainz còn có một cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.

Đó là sự cô đơn.

Cậu từng nói với mọi người rằng.

Đám Avatar là nơi để bảo quản trang bị cho những người rời khỏi trò chơi. Nói không chừng những Avatar này sẽ những Thủ Hộ giả cuối cùng...

Nhưng sự thật là cậu chế tạo chúng vì quá cô đơn mà thôi.

Như một lời chứng tỏ trước những đồng bạn đã ra đi từng ngày, rằng nơi đây sẽ vĩnh viễn là nhà của họ, là một trong những lý do đám Avatar được cất giấu tại đây.

Cũng vì vậy mà dù nơi đây vốn mang tên "Mật thất" nhưng lại bị đổi thành "Linh miếu" là để tượng trưng cho sự an nghỉ vĩnh hằng của họ - những người đã biến mất khỏi YGGDRASIL.

(Vì vậy mà trái tim của mình vẫn luôn hy vọng có thể gặp được ai đó ở thế giới xa lạ này...)

Trong lúc Ainz trở nên trầm tư, một tiếng kêu bi thương vang lên bên trong căn phòng.

"Xin ngài đừng...xin ngài đừng nói như vậy!"

Cảm xúc cô đơn trong nháy mắt biến mất, Ainz vội vàng nhìn về phía Allbedo, và cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt to, tròn của Allbedo ầng ậng nước mắt, chỉ cần một tác động nhẹ là chúng lập tức rơi xuống.

"...Ainz-sama. Ngài đã vô cùng nhân hậu khi ở lại với chúng em đến phút cuối cùng. Chúng em sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài. Xin ngài đừng nói những lời như vậy! Em hi vọng ngài sẽ mãi mãi là chúa tể của chúng em!"

Allbedo quỳ gối trước mặt Ainz.

Xen lẫn trong những tiếng ngẹn ngào, là những câu khàn khàn không ngừng lặp lại "Van xin ngài...Van xin ngài.", vừa như âm thanh cầu nguyện lại giống như âm thanh than khóc cho nỗi bi ai cùng thống khổ.

Trong suốt cuộc đời của mình, Ainz chưa bao giờ thấy ai cầu xin một cách tuyệt vọng như vậy.

Cậu không nghĩ rằng, chỉ vì một chút đùa giỡn mà khiến cho Allbedo kích động như thế, điều này làm Ainz cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu vội vàng nâng Allbedo dậy.

"Ta xin lỗi."

Chính những người đồng bạn trong quá khứ cũng từng rời bỏ mình như vậy đó sao?

Những lúc ở một mình trong lăng mộ rộng thênh thang, cậu luôn cảm thấy thất vọng vì mọi người không có mặt.

Chẳng phải cậu cũng vì cô đơn mà tức giận đó ư?

Đã trải qua những cảm xúc đó, sao cậu lại không thể hiểu được tâm tình của Allbedo khi cô ấy lại phải cảm nhận nỗi đau giống như mình đây?

Khi đứng dậy, khuôn mặt lem nhem như một con mèo của Allbedo vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Ainz lấy ra một chiếc khăn tay, động tác vụng về mà dịu dàng lau đi những giọt nước mắt như trân châu trên mặt Allbedo.

"..."

Tuy cậu muốn giải thích một lần nữa...nhưng cậu lại không tìm được từ nào thích hợp trong hoàn cảnh này.

Bởi kĩ năng quan hệ xã giao của cậu gần như là một con số không, nên Ainz không biết nên nói như thế nào để cô ngừng khóc.

Allbedo không ngừng nức nở, cô nói ra một yêu cầu mà Ainz không thể trả lời:

"Ainz-sama, xin ngài hãy đồng ý với em, hãy hứa với em rằng ngài sẽ không bao giờ rời chúng em được không?"

"...Thật có lỗi, nhưng mà..."

Sau từ "nhưng mà", Ainz lại im lặng. Cậu có lý do nên mới không thể nhận lời Albedo, nhưng có vẻ như cô đã hiểu lầm điều đó.

"Vì cái gì mà ngài không thể hứa với em? Vì trong lòng ngài đã có ý định vứt bỏ chúng em sao? Tại sao! Là vì điều gì đã khiến ngài không thoải mái? Nếu ngài nói ra, em sẽ lập tức khắc phục nó! Nếu ngài cho rằng em là một mớ rắc rồi, thì em sẽ lập tức tự sát..."

"Không phải!"

Ainz hét lên khiến bả vai Allbedo run rẩy.

"Nghe ta nói. Đầu tiên, ví dụ hiện tại...Không có bất kì phương pháp nào để giải cứu Shalltear. Tinh thần của Shalltear bị khống chế là do hiệu quả của WI. Cách duy nhất để chống lại tác động của một WI là nắm giữ một WI khác, hoặc là bản thân chuyển thành class đặc biệt."

Trong khi Ainz cố gắng dỗ dành, Allbedo nức nở hỏi:

"Cho...cho nên ngài mới đi tới đây...nơi này...lấy...lấy WI đúng không?"

"Đúng vậy, mục đích của ta là mỗi thủ vệ đều có một WI. Thực tế thì nếu sử dụng một WI tương đương thì có thể giải trừ khống chế tinh thần Shalltear. Nhưng ta đang phân vân có nên sử dụng WI hay không...Ta thật sự là một chủ nhân tồi tệ. Bởi vì ta đã coi trọng những đạo cụ này hơn cả sự trung thành và tận tâm của những thuộc hạ của mình."

"Không, không có đâu! Những WI này là do sáng tạo giả vất vả thu thập, giá trị của chúng cao hơn rất nhiều so với chúng em."

"...Thật à?"

Nếu như là trong trò chơi thì Ainz hẳn sẽ có suy nghĩ như vậy, nhưng còn lúc này thì cậu lại không hề có loại ý nghĩ đó.

Nhưng ngay cả vậy, Ainz vẫn không thể sử dụng quân át chủ bài cuối cùng.

Những WI có sức mạnh phá hoại sự cân bằng của trò chơi được xưng là nhóm "Hai mươi", bao gồm hai mươi đạo cụ có sức mạnh phi thường.

Trong nhóm "Hai mươi" này có một đạo cụ vô cùng nổi tiếng "Longinus", có khả năng xóa bỏ hoàn toàn một đối tượng, song cái giá phải trả là người sử dụng cũng bị xóa bỏ theo.

Nếu bị WI này xóa bỏ thì chỉ có thể phục hồi lại bằng một WI khác, còn những cách khác đều vô hiệu, cho dù sử dụng loại đạo cụ phải trả tiền. Giả sử có một ai đó đem đạo cụ này sử dụng lên người một NPC trong Nazarik, tùy thuộc vào cấp độ của NPC mà ưu đãi của căn cứ cấp cao-tổng số level NPC nguyên bản (TL: Đọc lại chap 1 vol 1 để biết thêm chi tiết, nếu nhớ không nhầm thì là part 2) sẽ bị giảm tương ứng.

Trong đầu Ainz hiện lên một vài đạo cụ có tác dụng kinh khủng như tương tự.

"Ahura Mazda" có tác dụng cực kỳ lớn đối với bất kỳ kẻ nào thuộc tính hắc ám. Thậm chí nó còn có khả năng thay đổi thế giới.

"Five Elemental Restriction" (TL: Ngũ hành), là loại đạo cụ mà nhà phát hành tạo ra nhằm thay đổi hệ thống ma pháp của Yggdrasil.

Một WI còn khủng khiếp hơn "Ngũ hành" đó chính là "Ouroboros", đạo cụ này thậm chí có thể thay đổi cả hệ thống của Yggdrasil.

Còn có một WI cực mạnh, "World Savor" (TL: Ý chí thế giới), bình thường thì mặt hàng này chỉ là một cây gậy không có gì đặc biệt, nhưng nó sở hữu khả năng nâng cao sức mạnh không giới hạn. Bởi vậy nếu kẻ thù sở hữu loại đạo cụ này, thì ngay cả trong thời kì mạnh nhất của Nazarick, căn cứ vẫn sẽ bị đánh sụp.

Vì quá mạnh mẽ, nhóm "hai mươi" chỉ có thể sử dụng được một lần, vậy nên trừ trường hợp lâm vào bước đường cùng, nó sẽ không bao giờ lộ diện.

Ainz Ooal Gown vẫn luôn tự hào vì sở hữu tới 2 vật trong nhóm "Hai mươi", chỉ có những đối thủ xứng tầm mới đủ sức mạnh làm cho họ sử dụng chúng.

Nếu chỉ biến mất thì không sao.

Nhưng nếu nó biến mất, rồi rơi vào tay người khác, nhất là vào tay kẻ thù của Nazarick thì sẽ thế nào đây?

Cho dù Nazarick còn các WI bảo hộ nên không chịu ảnh hưởng, nhưng nếu không tính toán kĩ, thì đối phương có thể uy hiếp tới tận cửa.

Bởi vậy cậu không thể dùng đạo cụ WI mà chỉ có thể dùng phương pháp khác để giải cứu Shalltear.

"Allbedo cảm ơn vì những lời nói vừa rồi. Bây giờ hãy để cho ta giải thích lí do mà ta lại im lặng."

Cảm giác thân thể này vẫn có chút cảm giác của nhân loại còn sót lại, Ainz hít một hơi thật sâu, giống như hô hấp ở kiếp trước, vì những lời tiếp theo vô cùng quan trọng.

"Ta định đối mặt với Shalltear một mình. Bởi vậy...Ta không biết ta có thể còn sống trở về hay không..."

"...Đây là một cuộc chiến bắt buộc, nếu ta bỏ rơi cô ấy thì mọi chuyện có thể sẽ vô cùng tồi tệ."

Trong lòng Ainz thầm chấp nhận cái ý nghĩ này.

Không biết vì sao mà kẻ thù lại không ra lệnh cho Shalltear, nhưng nếu đối phương ra lệnh, sự việc sẽ trở nên khó giải quyết, bởi như thế chẳng khác nào lôi toàn bộ Nazarik ra ngoài ánh sáng.

"Nhưng tại sao ngài lại muốn một mình chiến đấu? Chúng ta có thể lấy số lượng áp đảo mà! Chúng em không có cách nào để giúp ngài sao?"

Ainz chậm rãi nói khi dịu dàng vuốt ve má của Albedo.

"Không phải, Allbedo, ta rất tin tưởng ngươi. Chỉ là...Có ba lí do ta phải một mình chiến đấu. Thứ nhất...Ta tự hỏi bản thân mình có phải là một chủ nhân xứng đáng hay không?"

"Ainz-sama, sao ngài lại nói như thế?"

Ainz giơ tay lên cắt ngang câu nói của Allbedo.

"Nếu ta có thể dịch chuyển sang thế giới này...thì dĩ nhiên người chơi khác cũng có thể làm vậy, như thế thì WI chắc chắn sẽ tồn tại. Vậy mà ta lại không thể nghĩ ra những chuyện đương nhiên như thế, một kẻ ngu ngốc như ta có tư cách để lãnh đạo người khác sao?"

"Ainz-sama, chỉ cần ngài có mặt ở nơi này đã là giá trị lớn nhất rồi. Cho dù có chút thiếu sót thì chúng em cũng sẵn lòng dốc sức để giúp đỡ cho ngài mà."

"Cảm ơn ngươi, nhưng chuyện lần này ta vẫn phải là người chịu trách nhiệm."

Nếu thế giới này thật sự tồn tại WI "Longinus", rất có thể sẽ sinh ra tình huống chỉ cần trả giá một nông dân là có thể diệt sạch toàn bộ thủ vệ.

Shalltear bị khống chế tinh thần, mặc dù không phải là chuyện tốt, nhưng nếu cân nhắc về mức độ nguy hiểm thì cũng coi như là may mắn rồi.

"Ý của ngài là, ngài muốn sửa chữa lỗi lầm cho nên mới một mình đối mặt với Shalltear... Nhưng sẽ không ai đủ quyền lực để phán xét chúa tể tối cao của Nazarik đâu ạ!"

"Không chỉ như vậy. Lí do thứ hai ...Shalltear đang một mình ở nơi đó. Vậy thì đó rất có thể là một cái bẫy- một cái bẫy chết người."

Nhìn Allbedo lộ vẻ mặt khó hiểu, Ainz tiếp tục nói:

"Chúng ta- Ainz Ooal Gown mỗi khi thực hiện hoạt động PK sẽ tạo ra một hoàn cảnh giống với tình hình của Shalltear bây giờ. Chúng ta sẽ sử dụng một thành viên của guild làm mồi dụ, và chờ đợi con mồi sa bẫy. Đương nhiên, mồi dụ có khả năng bị giết, nhưng chúng ta cũng sẽ đem đám con mồi tiêu diệt sạch."

"Nói vậy thì, Ainz-sama."

"Chờ chút, ta còn chưa nói hết., ngươi có biết điều chúng ta sợ nhất khi bố trí loại bẫy này là gì không?"

Không đợi Allbedo phản ứng, Ainz lập tức đưa ra đáp án:

"Đó là số lượng con mồi mắc bẫy không được như dự kiến. Nếu là như thế thì chúng ta phải cẩn thận xem đối phương có bố trí phục kích hay không, nếu không thì chính đối phương sẽ dùng chính cái bẫy này để tiêu diệt chúng ta."

Nhận thấy đôi mắt của Albedo sáng lên vì đã hiểu, Ainz thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Mà lí do cuối cùng là ta muốn giết Shalltear."

"Nếu như vậy thì để cho em đi! Một người sở hữu một WI như em là kẻ thích hợp nhất."

"...Ngươi nắm chắc sẽ chiến thắng sao? Đừng nói dối ta, nói cho ta biết ngươi nghĩ tỉ lệ chiến thắng của bản thân là bao nhiêu?"

Nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Ainz, Allbedo cắn môi không nói.

"Allbedo...suy nghĩ của ngươi không sai, Shalltear rất mạnh."

Shalltear Bloodfallen.

Cô là thủ vệ mạnh nhất tại Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, cho dù là Albedo, không, bất kì NPC (TL: Cái chỗ này hơi ảo, chắc không tính true form của Sebastian với Rubedo) cấp độ 100 nào cũng không có ai là đối thủ của cô.

"Chính vì vậy...mà ta mới phải đi. Có thể đơn độc chiến đấu thắng Shalltear chỉ có ta mà thôi."

"Chuyện...chuyện này...Nếu Ainz-sama được trang bị đầy đủ, có lẽ có thể đánh bại cô ta, chỉ là..."

Ainz- một kẻ toàn thân trang bị cấp Divine cộng thêm một số trang bị trả tiền so với Shalltear- người chỉ có một cây thương cấp Divine. Nếu nhìn từ trang bị thì Ainz áp đảo tuyệt đối. Nhưng giống như Allbedo, phần thắng của Ainz cũng không cao.

Ainz hiểu rõ lý do tại sao.

Shalltear Bloodfallen là khắc tinh của Momonga - Ainz.

Class của Ainz là Undead Magician, tập trung nhiều vào tử vong ma pháp.

Có thể nói cái nghề này được xây dựng hoàn toàn với mục đích giải trí.

Nhưng Shalltear lại khác, class của cô lại được thiết lập một cách cực kì chặt chẽ. Không chỉ vậy, Shalltear còn là một Magic caster tâm linh hệ, sở hữu một vài kĩ năng khắc chế vong linh hệ ma pháp, chưa kể đến năng lực cận chiến.

Chỉ như vậy thôi cũng đã cho thấy sự chênh lệch của hai bên lớn đến mức nào. Chưa kể tử vong ma pháp của Ainz không có tác dụng nhiều với Shalltear.

Ainz- người mà sở trường không thể phát huy vs Shalltear- kẻ chuyên chống lại undead.

Mặt khác, Ainz lo lắng về tình huống bị dính phải trạng thái đánh cắp trang bị, mà như vậy thì phần thắng sẽ càng nhỏ hơn. Mà đúng hơn là hoàn toàn không có cửa để chiến thắng.

"Ngươi muốn nói ta đang ở thế bất lợi đúng không?"

Allbedo cúi đầu.

Có lẽ như thế thật, bản thân Ainz cũng cho là vậy. Chính cậu cũng không tin tưởng mình có thể chiến thắng Shalltear.

Nhưng...

...Hãy để ta cho các ngươi thấy, ta- người được các ngươi xưng tụng là kẻ thống trị cao nhất của Nazarik, cũng không phải chỉ có hư danh.

"...Suy nghĩ của ngươi rất chính xác, nhưng cũng có chỗ sai lầm. Những gì các ngươi có chỉ là kiến thức đơn thuần mà thôi."

"A? Ý của Ngài là?"

"Ngươi có kinh nghiệm sao?"

"Cái gì? Kinh nghiệm ạ?"

Khuôn mặt Allbedo đỏ bừng. (TL: Đùa, dịch đoạn này mềnh cũng hỉu nhầm y hệt)

"Đúng vậy, kinh nghiệm chiến đấu."

"A! Là ý này ạ! Đúng vậy, em có thể phát được toàn bộ lực lượng mà sáng tạo giả ban cho. Cho nên, cũng có thể nói là rất có kinh nghiệm đi."

Ainz lắc đầu phủ định đáp án của Allbedo. Trong trận chiến với Clementine, cậu đã có rất nhiều gợi ý.

"Không đúng, vận dụng sức mạnh với kinh nghiệm chiến đấu là hai khái niệm khác nhau. Ngươi có nhớ cuộc tấn công đại quy mô vào Nazarik hay không, cảnh Shalltear phải chống lại những người chơi khác ấy?"

"Mặc dù em không biết rõ ràng, nhưng hình như là cô nàng bị giết đúng không ạ?"

"...Trừ lần đó ra thì sao?"

Allbedo lắc đầu tỏ vẻ không có.

"...Đối phó với kẻ xâm lược đơn độc, bình thường đều do chúng ta ra tay...Loại suy nghĩ keo kiệt (TL:tiếc tiền hồi sinh NPC) đã giúp chúng ta có được sự trợ giúp tuyệt vời trong chiến đấu. Vậy nên, ta mới là người có khả năng chiến thắng cao nhất."

Ainz cười lạnh một tiếng, tất nhiên khuôn mặt cậu không thể nhúc nhích.

Nhưng Allbedo vẫn cảm nhận được nụ cười của người thống trị tối cao, hai gò má của cô phiếm hồng, giống như cô gái trẻ bắt gặp cái nhìn của người đàn ông mình ngưỡng mộ.

Ainz như tuyên chiến với một người không có mặt ở nơi này.

"Thân là chủ Guild Ainz Ooal Gown, khi tham gia PvP thì tỉ lệ thắng của ta tương đối cao...Cho dù đối mặt với class được xây dựng hoàn hảo thì vẫn có thể bất khả chiến bại, không gì cản nổi, làm sao có thể thua một kẻ chỉ trông cậy vào thuộc tính bản thân được. Hơn nữa ta và Pelucino có quan hệ rất tốt (TL: Quan hệ dầu ăn). Cho nên trận chiến này còn chưa bắt đầu thì đã có kết quả rồi...Shalltear."

"Ainz-sama, em sẽ không ngăn cản ngài. Nhưng, xin ngài hứa với em, nhất định phải trở về."

Ainz lẳng lặng nhìn Allbedo, rồi từ từ gật đầu.

"Ta hứa với ngươi, nhất định sẽ đánh bại Shalltear và trở lại bình an."

Phần 2

Trải rộng trước mắt Ainz là một thế giới màu xanh biếc.

Cậu bước khỏi cổng dịch chuyển rồi quan sát xung quanh. Tới khi đảm bảo phụ cận đều không có người qua lại, Ainz mới nở nụ cười nhẹ nhõm. Nếu có kẻ ẩn nấp, chắc chắn cậu đã đánh lén ngay lập tức chứ không thoải mái như vậy.

Cậu chọn vị trí dịch chuyển cách Shalltear 2km cũng là để phòng ngừa những chuyện những chuyện như vậy.

Dù cậu đã thực hiện những ma pháp để rà soát, nhưng không có gì đảm bảo kẻ dùng WI điều khiển tinh thần Shalltear không lảng vảng đâu đây.

Kết quả tốt là nỗi lo của cậu chỉ là vô căn cứ. Ainz hạ thấp vai rồi quay đầu nhìn hai người đang bám sát cậu phía sau:

"Chúng ta tách ra ở đây thôi."

Cậu ra lệnh cho Aura và Mare.

Sau khi xem xét những khía cạnh của cuộc chiến khốc liệt sắp tới, Ainz chỉ cho phép hai người họ được đi theo cậu.

Cậu cũng đã rút lại các mệnh lệnh trước đó, và yêu cầu đa số những thành viên hoạt động bên ngoài quay trở lại Nazarick. Ngoại trừ Aura và Mare thì chỉ còn Sebastian và Solution là vẫn đang tiếp tục công tác của mình.

Sở dĩ cậu chọn hai người đồng hành, lý do lớn nhất là để tận dụng điểm yếu tình cảm của đối phương. Chủng tộc của cặp song sinh là bán nhân loại, không như Demigure hay Cocytus thuộc dị hình tộc, vậy nên đối thủ có thể sẽ không đành lòng ra tay với hai đứa bé hình người đáng yêu như vậy.

Đương nhiên cũng có khả năng đối phương là một kẻ giết người máu lạnh.

Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn cần có hai người trợ giúp phía sau để phòng bị những tình huống phát sinh bất ngờ.

(Mặc dù nó có thể là một nước cờ tồi).

Ainz nhìn đôi bao tay bằng kim loại có hình dạng khác nhau của Mare. Chiếc găng bên phải giống như bàn tay của Thiên Thần, mịn màng và tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc tinh khiết. Chiếc găng bên trái lại giống như móng vuốt của Ác Ma, với những mũi gai nhọn và bộ vuốt sắc bén, phát ra ánh sáng đỏ tựa như dung nham truyền qua khe nứt.

Sau đó cậu quay sang Aura và nhìn cuộn giấy (Scroll) lớn treo trên thắt lưng cô.

"... Nếu số lượng của kẻ thù quá đông, lập tức rút về Nazarick."

"...Tuân mệnh."

Aura gật đầu một cách miễn cưỡng, trong khi Mare cũng vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Nghe kĩ, phải tuyệt đối lui lại. Bởi đây cũng là một trong những kế hoạch của ta. Ngoài ra những bảo vật của Nazarick mà ta giao cho hai ngươi cũng phải bảo quản tốt và không được phép để bất kì ai cướp đi. Tùy vào tình huống mà phải đặt chúng lên trên tính mạng của các ngươi, nhớ chứ?"

Ainz cảnh cáo cặp song sinh. Cậu cảm thấy lo lắng trước câu trả lời do dự của Aura. Nếu vì quá trung thành mà bất tuân mệnh lệnh thì nó sẽ là một vấn đề trí mạng.

Nhìn thấy hai người - một tràn đầy năng lượng và một có vẻ sợ hãi rụt rè khi đáp ứng cậu khiến trong lòng Ainz bỗng xuất hiện nghi vấn.

(Thật ra thì mình coi trọng cái nào đây?)

Muốn cứu Shalltear nhưng lại không sử dụng WI, xét theo quan điểm này thì rõ ràng cậu coi trọng đạo cụ hơn.

Nhưng lý do cậu không sử dụng WI cũng là lý do mà cậu đã nói với Albedo trong Bảo vật điện. Bởi vì chúng là những át chủ bài cuối cùng, với năng lực chuyển bại thành thắng trong bất kì tình huống nào.

Nếu như không còn bất kì biện pháp nào thì không nói, nhưng nếu đã có biện pháp, thì quyết định không sử dụng mới là lựa chọn khôn ngoan.

Bỏ qua những lý do ấy, những NPC được đồng bạn của cậu tạo ra đều đã trở thành những sinh vật có trí khôn và vô cùng tận trung, so sánh giữa họ, cùng những WI - biểu tượng cho những chuyến phiêu lưu và tạo nên địa vị của Ainz Ooal Gown tại YGGDRASIL - cái nào quan trọng hơn?

Không thể tìm ra được câu trả lời dù cậu đã suy nghĩ rất nhiều khiến Ainz lâm vào hoang mang.

Nếu như trước khi đi tới thế giới này, cậu đã có thể trả lời dứt khoát, nhưng hiện tại cậu không thể nói ra.

Những thành viên của Guild đã tốn rất nhiều tâm huyết trong suốt quá trình thiết kế, lập trình, tỉ mỉ tạo nên những NPC, mà bây giờ đều là những NPC sở hữu trí tuệ cùng cảm xúc thực sự.

(Mà bây giờ mình lại định giết... - những NPC này giống như những đứa con của chúng ta - ... giết con gái của Pelucino.)

Ý chí của Ainz bị rối loạn.

Cảm xúc đó cũng có thể gọi dưới cái tên "tội lỗi".

Có điều -

Ánh mắt sắc bén của Ainz nhìn về nơi Shalltear đang đứng.

"Để phá vỡ sự kiểm soát của WI thì đây cũng là biên pháp duy nhất."

Cậu nói ra những lời này cũng là để thuyết phục chính mình.

Nhận thấy ánh mắt đầy lo lắng của Aura và Mare, Ainz cảm thấy không nên để hai người họ bận tâm quá nhiều, vậy nên cậu nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác:

"Còn lại... các ngươi hãy hợp tác với chúng, nhớ làm tốt việc trinh sát xung quanh."

Ngón tay của Ainz chỉ vào bốn khối thịt trôi lơ lửng phía trước.

Đường kính cơ thể chúng chỉ tầm hai mét và có màu hồng phấn. Bao quanh chúng là những con mắt không ngừng chớp, những con mắt này giống như được lấy từ thi thể của vô số loài sinh vật rồi khâu lại với nhau.

Chúng là Eyeball Corpes (Ánh mắt thi), sinh vật được tạo ra từ [Create high-tier Undead].

Ainz đã sử dụng tối đa khả năng triệu tập của mình để triệu hồi những Eyeball Corpses này bởi chúng là khắc tinh của những kẻ chuyên dùng ma pháp hoặc kỹ năng ẩn thân.

Những đôi mắt đục ngầu trên chúng không phải đồ trang trí mà ẩn chứa thị lực tuyệt vời, thậm chí còn tốt hơn một Ranger như Aura. Tuy sức chiến đấu thấp, nhưng giá trị của chúng nằm ở khả năng trinh sát chứ không phải năng lực chiến đấu. Có chúng, nhiệm vụ của Aura sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tuân lệnh! Có điều, bọn chúng sẽ nghe mệnh lệnh của thần chứ ạ?"

"Không thành vấn đề, ta có thể khẳng định điểm ấy. Ngoài ra, ta sẽ lợi dụng ma pháp liên kết tinh thần để giúp các ngươi kết nối với nhau. Bằng cách đó, ngươi sẽ trở thành trung tâm chỉ huy và có thể tuần tra một cách an toàn."

"Thần hiểu rồi, nếu thần tự mình hành động thì nhanh hơn, nhưng sẽ không thể biết đối phương có những ai! Đã rõ! Sau khi Mare sử dụng ma pháp tăng khả năng ẩn nấp, chúng thần sẽ tiến hành mai phục quanh khu vực này."

"Tốt lắm, vậy thì ta sẽ để nó cho các ngươi."

Ainz nở một nụ cười lặng lẽ.

Demigure là người cuối cùng bước vào phòng, hắn nhanh chóng đi đến một chỗ trống rồi ngồi xuống. Nếu trong ngày thường, hắn sẽ không bao giờ làm ra hành vi thô lỗ đến thế, nhưng cách thể hiện này cũng đã nói rõ tâm trạng của Demigure hiện tại.

"Ta cần một lời giải thích."

Đôi mắt của Demigure khép hờ, giọng nói quyết liệt hướng đến phía đối diện của cái bàn, Albedo:

"Tại sao cô lại đồng chuyện này?"

Tuy thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng đó chẳng qua chỉ là một lớp màn mỏng che phủ bên ngoài, nếu nghe kĩ thì ai cũng có thể nhận thấy sự bén nhọn trong giọng điệu ấy.

Những người bình thường điềm đạm, lại xuất hiện những cảm xúc mãnh liệt sẽ khiến người ta cảm thấy khó tin. Nhưng lúc này không phải như vậy, sự kích động của Demigure là thật, thậm chí ngay cả những đồng bạn của hắn cũng chưa từng thấy hắn kích động đến thế.

Tuy vậy, trước câu hỏi thù địch và còn có chút sát khí này, Albedo vẫn thản nhiên như thường.

"Đây là quyết định của Ainz-sama. Chúng ta chỉ là bề tôi của ngài, làm thế nào có thể phản đối...?"

"...Vì cái gì?"

Một âm thanh chất vấn như lưỡi dao sắc bén cắt ngang lời Albedo.

"Vì cái gì? Khi Ainz-sama quyết định đi đến thành phố nhân loại, cô là người đã kiên quyết yêu cầu ngài ấy phải mang theo hộ vệ, vì cái gì mà cô đồng ý chuyện lần này? Khi đó cô là người lo lắng nhất cho an nguy của Ainz-sama mới đúng."

Albedo gật đầu đáp lại khiến gương mặt của Demigure bắt đầu vặn vẹo.

"Vậy thì... ta hỏi lại một lần nữa! Vì cái gì mà ngươi đồng ý chuyện này?"

Dường như căn phòng bị rung lên bởi sự giận dữ, đây không phải cảm xúc bình thường của Demigure.

Cocytus chậm rãi quay đầu, ánh mắt lo lắng khi nhìn hai người đang trừng mắt với nhau.

"...Hơn nữa, cô biết Ainz-sama nói dối đúng không?"

Demigure hỏi bằng một giọng trầm thấp ngập tràn sắc thái của phẫn nộ.

Albedo lại gật đầu, lần này thì Cocytus phát ra một thanh âm kim loại. Hai người kia biết, tiếng ồn sắc nét và âm vực cao vút này chỉ được phát ra khi Cocytus cảm thấy nghi ngờ.

"...Ban nãy cô đã nói Ainz-sama đã nhắc tới lý do ngài ấy phải chiến đấu một mình. Nhưng ngươi không cảm thấy lạ sao? Nếu theo quan điểm của Ainz-sama, nếu chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiến thuật biển người đúng không? Sẽ an toàn hơn nếu chúng tay thay phiên tấn công và chậm rãi tiêu hao thể lực và ma lực của Shalltear đúng không?

"...Ngươi nói không sai, Cocytus. Chúng ta đều có thể dễ dàng nghĩ ra đối sách thì không lý nào Ainz-sama lại không nghĩ tới. Nói cách khác, Ainz đang nói dối, để che giấu một lý do nào đó."

"Cái này...là lý do gì?"

"Không biết... Cho nên ta cũng muốn hỏi. Nếu không thì làm sao cô ta có thể đồng ý để Ainz-sama đến đó một mình."

"Bởi vì Ainz-sama vài ngày trước và Ainz-sama hiện tại giống như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Demigure hơi nheo mắt lộ ra vẻ bối rối, Albedo đành phải giải thích rõ hơn.

"Lúc đó, biểu hiện của Ainz-sama không giống với biểu hiện của một người đàn ông... nói thế nào nhỉ.., tuy ta biết nói thế này thật vô lễ, nhưng khi ấy, biểu hiện của ngài giống với biểu hiện của một đứa trẻ đang chạy trốn."

"Ta không cảm thấy thế. Có phải là là ảo giác của cô không?

Đôi mắt của Demigure nhìn về phìa [Crystal Screen] (Màn hình thủy tinh). Nó hiện ra hình ảnh chủ nhân của họ đang chậm rãi đi bộ trong rừng.

"Ngươi nghĩ vậy sao? Ta không cho là mình không nhận ra biểu cảm của người đàn ông mà ta yêu đâu..."

Ánh mắt của Albedo cũng rời hướng về phía [Crystal Screen] và gương mặt cô lộ ra những tình cảm của một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu, nhưng vẻ mặt này lại càng thổi bùng sự tức giận trong Demigure.

"Này! Cái mặt đó là sao hả?"

"Hiện tại gương mặt của Ainz đã có thêm sự mạnh mẽ và kiên định. Là một người phụ nữ - cách nghĩ này thật bất kính - ta sẽ không bao giờ phản đối quyết định của chủ nhân yêu dấu. Hơn nữa Ainz-sama đã hứa với ta ngài ấy sẽ trở về."

Thấy Albedo không định nói gì thêm, Demigure tiếp lời với vẻ khinh khỉnh và một cái nhìn không vui:

"Đây rõ ràng là sự ngây thơ của cô, thiếu suy nghĩ, xử lý theo tình cảm. Ainz-sama là vô thượng chí tôn - sáng tạo giả duy nhất còn lại. Nếu ngài ấy phải đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng ta phải có trách nhiệm loại bỏ mối nguy hiểm đó. Cho dù sau này có bị khiển trách, hay là hy sinh tính mạng, chúng ta vẫn phải hành động, phải không?"

Phát ra một tiếng va chạm lớn, Demigure đứng lên.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Demigure xoay người đi về phía cánh cửa, giọng nói vô cùng bình thản:

"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là đi ra lệnh cho đám thủ hạ của ta..."

Cảm giác được tiếng kim loại va chạm, Demigure quay đầu và nhìn thấy Cocytus đã rút ra một thanh kiếm cấp Divine.

"...Ra là vậy... Gọi ta trở về và ra lệnh cho ta đến đây, mục đích là như vậy sao, Albedo?"

"Đúng thế, Demigure... Tầng bảy đã bị ta và Ainz-sama ra lệnh phong tỏa, đám thuộc hạ của ngươi cũng đã bị khống chế, bọn họ sẽ nghe theo lệnh ai, hẳn không cần phải nói chứ?"

"Đồ ngu xuẩn, nếu Ainz-sama vì thế mà bỏ mạng thì ngươi làm thế nào chịu nổi cái trách nhiệm này? Ainz-sama là chúa tể cuối cùng của chúng ta!"

"Ainz-sama nhất định sẽ trở về."

"Ngươi có cái gì mà cam đoan kết luận như thế!"

Demigure trừng mắt. Nhãn cầu của hắn đã biến mất, không có tròng đen cũng không còn tròng trắng, thay vào đó là vô số vết cắt nhỏ tỏa sáng lấp lánh.

"Nghĩa vụ của những sáng tạo vật như chúng ta là tin tưởng vào chủ nhân của mình!"

Cửa miệng của Demigure liên tục khép mở như định nói thêm, nhưng cuối cùng hắn cũng quyết định ngậm hẳn.

Bởi chính hắn cũng cho là vậy.

Lòng trung thành của mỗi NPC trong Nazarick đối với 41 đấng sáng tạo giả là không thể nghi ngờ, nhưng mỗi NPC lại có một phương thức biểu hiện khác nhau. Vậy nên Albedo và Demigure đều có những lí giải khác biệt về cách tận trung của mình.

Tuy vậy, khái niệm của Albedo về lòng trung thành đã khiến Demigure bị sốc nặng.

Nhưng ngay cả như vậy, cảm giác bất an và nỗi bồn chồn trong lòng Demigure không hề biến mất. Cho nên trước đây hắn mới có ý tưởng tạo ra hậu duệ của Ainz và nói những lời giận dữ như bây giờ.

Nếu Ainz-sama biến mất như những đấng sáng tạo giả khác, thì lòng trung thành của họ sẽ hướng về đâu?

Đối với họ, những người được tạo ra để tận trung với các đấng sáng tạo, nếu ngay cả giá trị đó cũng mất đi thì ý nghĩa cho sự tồn tại của họ là gì?

Demigure thô bạo ngồi trở lại trên ghế như cố gắng che giấu tâm tình của bản thân.

"Nếu có bất kì điều gì...xảy ra với Ainz-sama, ta muốn cô phải tự từ chức tổng quản thủ vệ."

"....Demigure, ngươi dám yêu cầu Albedo-sama rời khỏi vị trí mà các đấng sáng tạo đã ban cho cô ấy sao? Qúa xấc xược..!"

Albedo mỉm cười với Cocytus cáu giận.

"Không thành vấn đề. Tuy nhiên, Demigure, nếu Ainz-sama bình an trở về, và nếu trong tương lai lại có những chuyện như vậy, ta muốn ngươi phải ngoan ngoãn nghe lệnh ta."

"Được!"

"Vậy thì, Cocytus, ngươi đoán cơ hội chiến thắng của Ainz-sama là bao nhiêu?"

Cocytus miễn cưỡng nói ra suy đoán của mình.

"Ba mươi-bảy mươi, Ainz-sama là ba mươi."

Bả vai của Demigure không ngừng run lên.

Nếu chiến binh mạnh nhất của họ, Cocytus, đã nói như vậy thì Demigure không thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng Albedo lại khác, cô vẫn nở nụ cười sáng lạn như chưa từng nghe thấy, và ánh mắt mang theo vẻ tin tưởng không cách nào lay chuyển.

"Vậy à, vậy chúng ta hãy chờ xem Ainz-sama làm thế nào để chuyển bại thành thắng."

Sau khi tách khỏi cặp song sinh, Ainz đi tới vị trí của Shalltear. Nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, cậu vẫn có thể phân biệt rõ phương hướng của Shalltear dù mắc kẹt trong một khu rừng rậm rạp.

Ra khỏi rừng, cậu bắt gặp cái nhìn của Shalltear. Cậu cảm thấy buồn khi ánh mắt cô giống hệt lúc trước, vô hồn, và không khác gì một con búp bê. Đồng thời cậu cũng giận chính bản thân mình, và càng giận dữ hơn khi nghĩ đến kẻ đã sử dụng WI.

"Chết tiệt."

Âm thanh không lớn, nhưng sắc thái ngập cảm xúc phẫn nộ, thậm chí ngay cả thân thể Undead luôn áp chế tình cảm của cậu cũng không thể nào ngăn được cơn sóng dữ này.

"Vì tìm kiếm đồng bạn, ta đã tìm mọi cách để truyền bá danh hiệu của Ainz Ooal Gown bằng mọi cách, thậm chí không tiếc thủ đoạn. Nhưng ta luôn thận trọng để tránh sự xung đột vô nghĩa, vậy mà tại sao chuyện này vẫn phát sinh?"

Rốt cuộc là ai? Là thế lực nào đã sử dụng WI với Shalltear? Cậu không có manh mối nào cả.

"...Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần Shalltear nói ra ta sẽ biết... đến lúc đó ta sẽ giết sạch chúng."

Cảm xúc đen tối trong lòng Ainz nổi lên dữ đội - sát khí cùng sát ý khiến cho cái đầu lâu vô cảm cũng trở nên dữ tợn.

"Ta nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận sâu sắc vì sự ngu xuẩn này. Đừng tưởng chọc giận Ainz Ooal Gown chúng ta là có thể dễ dàng chạy thoát."

Đem sự tức giận hóa thành lời nói khiến cảm xúc trong lòng Ainz dần lắng xuống.

Trận chiến sắp bắt đầu. Cậu cần giữ mình được tỉnh táo.

"Mình thật ngốc, biết rõ còn những thủ đoạn tốt hơn..."

Ainz lộ ra một nụ cười tự giễu.

"...Là cảm thấy tội lỗi sao? Hay là do mình không dám đối mặt ... chỉ là trốn tránh mà thôi."

Mặc dù Shalltear là thủ vệ mạnh nhất, nhưng sự chênh lệch giữa các thủ vệ lại không quá lớn. Nếu các thủ vệ khác thay phiên tấn công thì họ chắc chắn sẽ thắng.

Song Ainz không thể chọn cách này chỉ vì một lý do duy nhất.

Bởi cậu không muốn chứng kiến cảnh những đứa con yêu dấu của mình tàn sát lẫn nhau.

Nếu đối phương tự nguyện phản bội Ainz Ooal Gown, cậu sẽ thẳng thắn chấp nhận sự nổi loạn này và sử dụng mọi cách để đàn áp cô.

Nếu nó xuất phát từ ý chí của NPC, thân là người thống trị Nazarick, cậu sẽ nghiêm túc ứng phó.

Nếu sự phản bội này là do các thiết lập từ trước, cậu sẽ tìm cách tốt nhất để điều hòa chuyện này.

Nhưng tình huống của Shalltear lúc này khác với những tình huống kia. Tinh thần của cô đã bị khống chế, và người sai là Ainz vì cậu đã không tính đến tình huống như vậy.

Do đó cậu chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm.

Cậu muốn tự tay kết thúc mớ lộn xộn này.

Ainz gỡ xuống một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này có tác dụng hồi sinh mà không cần bất kì sự trả giá nào, một loại đạo cụ trả phí. Gỡ xuống đạo cụ này thể hiện cho sự kiên định trong quyết tâm của cậu, bởi cậu sẽ lơi lỏng nếu biết mình có thể sống lại.

Đó không phải dấu hiệu bỏ cuộc. Cậu ngẩng mặt lên trời với ý chí kiên quyết.

"Đến bây giờ kẻ địch vẫn chưa có dấu hiệu tấn công, ngoại trừ ma pháp quan sát của Nazarick thì mình đều không cảm nhận được ma pháp nào khác... kẻ địch không giám thị sao?"

Thông thường, Ainz sẽ sử dụng một lượng lớn các ma pháp phòng ngự. Loại ma pháp phản theo dõi cậu dùng ở làng Carne cũng là một trong số đó.

Trong YGGDRASIL, bởi [Friendly Fire] (Tường lửa bạn bè) không có hiệu quả với đồng bạn, nên họ có sử dụng ma pháp giám thị và xác định vị trí của cậu một cách dễ dàng. Nhưng thế giới này lại khác, nếu Albedo và những người khác muốn dò xét Ainz, thì bản thân cậu sẽ tự động phát ra ma pháp đối kháng.

Do đó, ma pháp đối kháng sẽ tấn công vào mạng lưới phòng hộ của Nazarick và nếu không cẩn thận, Ainz sẽ bị hệ thống an ninh phản kích và chịu những tổn thương không đáng có.

Vậy nên Ainz đã vô hiệu hóa khả năng tự động đối kháng, chỉ để lại kỹ năng phát hiện ma pháp theo dõi. Từ thông tin đó, cậu loại trừ Nazarick qua một bên, và kết luận là không có kẻ nào sử dụng ma pháp giám thị.

Ainz nghiêng đầu giễu cợt.

(Chẳng lẽ Shalltear bị bỏ lại nơi này do sự trùng hợp ngẫu nhiên?)

"Hơn nữa... không biết Albedo có nhìn thấu lời nói dối của ta không nhỉ? Hầy, mà bỏ qua đi, có điều... ngươi không cảm thấy chuyện này giống như đang đặt cược sao, Shalltear?"

Khuôn mặt đờ đẵn của Shalltear không đáp lại.

Ainz nhìn Shalltear và cậu đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, nhưng một góc nhỏ trong tim cậu lại đang gào thét đòi chạy trốn.

Ngay cả khi Ainz đã xác định quyết tâm của mình, nhưng khi đứng tại đây, và đối mặt với thực tế khiến cậu cảm nhận được áp lực to lớn đang đè nặng.

Cho dù cậu đã chuẩn bị tâm lý để tử chiến, không, chính vì mang theo quyết tâm tử chiến mới khiến chút tinh thần nhát gan còn sót lại của chàng trai Suzuki Satoru cảm thấy sợ hãi.

Trận chiến tiếp đó sẽ là một cuộc chiến khốc liệt, không phải những trận PK giả lập trong trò chơi YGGDRASIL mà là một lần chiến đấu sinh tử cho đến khi một bên thực sự ngã xuống.

Những trận chiến với Nigan hay Clementine kể từ sau khi cậu đi đến thế giới này đều là những trận chiến một chiều với sức mạnh áp đảo mà cậu có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng lần này thì khác, nó sẽ là cuộc sống hay sẽ là cái chết, đó là điều cậu không thể biết trước. Chưa kể đến, cậu lại đang ở thế bất lợi.

Nếu cậu không phải một Undead, và...

"Nếu ta không phải người thống trị Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, cũng không phải nhân vật đại biểu của Guild thì ngay cả nắm tay cũng không đưa lên được."

Ainz cười lớn, cậu đem vứt sạch những lo lắng cùng cảm xúc tiêu cực ra khỏi đầu.

Nỗi sợ hãi trước cái chết đã biến mất. Sự lo lắng với thất bại cũng không còn.

Kiêu ngạo cùng những kỉ niệm vinh quanh đã mang tới cho Ainz sức mạnh.

"Ta là Ainz Ooal Gown. Với cái tên này, ta không thể thất bại."

Chỉ như vậy cậu mới có thể chứng minh vị trí chủ nhân của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick không phải là một danh hiệu trống rỗng.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn về Shalltear - người không có chút phòng bị nào.

"...Như vậy...chúng ta bắt đầu thôi!"

Ainz cao giọng khi kích hoạt ma pháp. Cậu cẩn thận phát động ma pháp phòng ngự cấp mười trong số các ma pháp của mình.

"Body of Effulgent Beryl" ( Thể ánh sáng xanh biếc ).

Bộ xương trắng của Ainz phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Tiếp đó -

"Hahaha!"

- vừa phát động ma pháp, Ainz vừa cười lớn trong khi ánh mắt cậu vẫn tập trung nhìn Shalltear. Cậu vui mừng trước kết quả không ngoài dự liệu, canh bạc đầu tiên của cậu đã thắng.

"Vậy là mình đã đúng! Chỉ cần không thực hiện các hành động thù địch thì NPC sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu! Giống hệt như trong trò chơi!"

Hành vi của Shalltear giống hệt tình trạng của các loại quái vật bị kiểm soát tinh thần trong YGGDRASIL, và vì logic của trò chơi cũng được áp dụng cho thế giới này, điều đó đã giúp cậu có được lợi thế nhất định trong hoàn cảnh khó khăn này.

"Vậy thì Shalltear, ta hy vọng ngươi sẽ không thay đổi trước khi bắt đầu, cứ giữ nguyên trạng thái đó một chút."

Ainz tiếp tục phát động các ma pháp khác nhau.

------ [Flight] (Bay), [Magic Caster Blessing] (Chúc phúc Magic Caster) , [Infinity Wall] ( Bức tường vô hạn) , [Magic Ward: Holy] (Ma pháp bảo trợ: Thần thánh) , [Life Essence] (Sinh mệnh tinh túy) , [Greater Full Potential] (Cường hóa toàn năng lực cấp cao) , [Freedom] (Tự do) , [False Data: Life] ( Dữ liệu dối trá: Sinh mệnh] , [See Through] (Nhìn thấu) , [Paranaormal Intuition] (Siêu trực giác tự nhiên) , [Greater Resistance] (Tăng cường sức kháng cự cấp cao) , [Mantle of Chaos] ( Áo choàng của sự hỗn loạn ) , [Indomitability] (Bất khuất) , [Sensory Boost] (Tăng cảm ứng) , [Greater Luck] (May mắn cấp cao) , [Draconic Power] (Sức mạnh của rồng) , [Magic Boost] (Tăng ma pháp) , [Greater Hardening] (Tăng rắn chắc) , [Heavenly Aura] (Hào quang thiên đường) , [Absorption] (Hấp thụ) , [Penetration Boost] (Tăng minh mẫn) , [Greater Magic Shield] (Ma pháp thuẫn cấp cao) , [Mana Essence] ( Ma lực tinh túy ), [Triple Maximize Magic: Explosive Mine] (Ma pháp tam trọng mạnh nhất: Bạo kích địa lôi) [Triple Maximize Magic: Greater Magic Seal] (Ma pháp tam trọng mạnh nhất: Phong ấn thuật cấp cao) , [Triple Maximize Magic: Magic Arrow] (Ma pháp tam trọng mạnh nhất: Mũi tên ma thuật) - từng ma pháp được xướng lên, bao phủ toàn thân Ainz.

"Ta tới đây!"

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, cậu nói những lời này với Shalltear, và cũng là nói với chính bản thân mình.

Ainz lựa chọn ma pháp đầu tiên là một ma pháp cấp cao nhất, vượt qua cả ma pháp cấp 10.

Siêu cấp ma pháp (Vol 1 gọi cái này là cấm chú).

Theo phân cấp ma pháp, loại ma pháp này đã vượt khỏi hệ thống xếp hạng. Nó được coi là ma thuật, cũng có thể coi là không phải. Lý do là bởi ma pháp này không cần tới ma lực để kích hoạt, và số lần nó có thể sử dụng bị hạn chế.

Khi mới học, ma pháp này chỉ có thể dùng được một lần trong một ngày. Nhưng khi cấp độ vượt quá 70, cứ sau 10 cấp, số lần sử dụng trong một ngày sẽ gia tăng.

Còn số lượng ma pháp có thể học là một cho mỗi cấp.

Thay vì gọi là ma pháp, thì cái tên "kỹ năng đặc thù" sẽ kích hợp với nó hơn.

Nói cách khác, người chơi bình thường khi đạt đến cấp 100 có thể sử dụng siêu cấp ma pháp 4 lần một ngày. Thế thì sẽ có người hỏi rằng, nếu dùng liên tục siêu ma pháp thì việc đánh bại Shalltear chẳng phải rất dễ sao? Đúng vậy, sức mạnh của siêu cấp ma pháp không phải dạng ma pháp cấp 10 có thể so sánh cùng, chỉ cần sử dụng siêu cấp ma pháp liên hoàn thì chỉ tính riêng tổng số lượng sát thương gây ra cũng chỉ có một số cực kì ít những người chơi cấp 100 có thể chịu đựng được. Mà trong số đó không bao gồm Shalltear, vậy nên chắc chắn cô sẽ bị đánh bại.

Nhưng đời không phải là mơ.

Bởi siêu cấp ma pháp không thể phát động liên tục.

Thứ nhất, mỗi loại siêu cấp ma pháp đều yêu cầu thời gian chuẩn bị nhất định mới có thể kích hoạt, ngay cả khi dùng đạo cụ thu phí để tiêu trừ thời gian thì siêu cấp ma pháp cũng không thể phát động do chịu sự trừng phạt và ràng buộc.

Khi một thành viên trong nhóm phát động siêu cấp ma pháp, tất cả các thành viên trong nhóm đều sẽ chịu ảnh hưởng này - khiến họ không thể phát động siêu cấp ma pháp cùng lúc, được gọi là [Cold-Down] (Thời gian hồi).

Hình phạt này được sử dụng trong các cuộc chiến Guild, với mục đích để không bên nào có thể lợi dụng phát động liên tục siêu cấp giành chiến thắng.

Không có bất kì đạo cụ hay kỹ năng đặc biệt nào có thể xóa bỏ thời gian hồi này.

Vậy nên trong mỗi trận PvP, nếu có ai vừa vào trận đã dùng siêu cấp ma pháp đều sẽ bị cho là kẻ ngốc.

Vì sao? Bởi nếu không biết chi tiết đối thủ mà đã dùng tới át chủ bài thì chỉ có thất bại mà thôi. Trên thực tế thì hiếm có kẻ nào giành nổi chiến thắng khi phát động siêu cấp ma pháp từ đầu trận.

Nhưng Ainz vẫn chọn siêu cấp ma pháp làm ma pháp đầu tiên của mình.

Trong hốc mắt trống rỗng của cậu không hề có sự nôn nóng hay hỗn loạn, mà chỉ có ánh sáng của sự điềm tĩnh.

Một ma pháp trận hình mái vòm ba chiều vô cùng lớn lấy Ainz làm trung tâm và bao phủ một phạm vi với bán kính mười mét.

Ma pháp trận phát ra ánh sáng trắng, hiện lên vô số những văn tự và ký hiệu cùng hoa văn mờ ảo, những hoa văn này không ngừng biến hóa khiến người ta phải thấy hoa mắt. Mỗi giây trôi qua hình dạng lại thay đổi.

Nếu dùng đạo cụ thu phí thì có thể phát động siêu cấp ma pháp ngay lập tức, nhưng Ainz đã không làm vậy. Cậu rời ánh mắt khỏi Shalltear và quan sát xung quanh.

"Không có mai phục ....? Hay là vẫn đang đứng bên ngoài? Lúc này có thể coi là cơ hội công kích tốt nhất mới đúng?"

Trong thời gian kích hoạt siêu cấp ma pháp thì năng lực phòng ngự của Magic Caster sẽ bị giảm mạnh. Hơn nữa chỉ cần người phát động chịu tổn thương nhất định thì siêu cấp ma pháp cũng tự động bị hủy bỏ.

Vậy nên mỗi lần siêu cấp ma pháp được kích hoạt đều sẽ có một vài đồng bạn bảo hộ Magic Caster.

Điều đó cũng có nghĩa: bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo để tấn công kẻ không có bất kì ai bảo vệ như Ainz.

Nhưng chung quanh lại chẳng có chút động tĩnh nào.

"Là mình quá mức cẩn thận sao?"

Ainz mỉm cười rồi nhún vai.

Dù nó chỉ là một linh cảm, nhưng bây giờ Ainz đã xác định Shalltear không phải là mồi câu của cái bẫy nào, cô thực sự bị bỏ lại ở đây.

"Đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Ài, mình cũng đâu phải đấng toàn năng để thấu hiểu được mọi thứ. Nếu có khả năng đó thì tình huống này đã không xảy ra."

Sau khi lẩm bẩm với chính mình, Ainz làm bộ xoay bả vai.

Trong thời gian phát động siêu cấp ma pháp, Magic Caster không thể di chuyển mà chỉ có thể đứng nguyên như tượng gỗ và chờ đợi thời gian trôi qua.

Để tận dụng thời gian, Ainz lấy ra từ hòm trang bị một tấm kim loại. Nó gắn chặt vào tay cậu khi cậu đặt nó lên. Trên bề mặt của tấm kim loại có những con số thay đổi theo từng giây.

Nó là một chiếc đồng hồ đeo tay.

"Momomga-Onniichan, em đang thiết lập thời gian."

Một âm thanh nũng nịu mang nét ngây thơ giả dối vang lên, loại âm thanh này thật sự rất dễ khiến người ta nhíu mày.

"...Tại sao không thể tắt cái tiếng của đồng hồ này vậy..."

Ainz bực tức nói, nhưng cậu chỉ làm bộ vậy thôi. Giọng nói này có thể tắt trong lúc cài đặt, nhưng Ainz chưa từng làm vậy.

Thanh âm này là người đã tạo ra Aura và Mare - thành viên của Guild Simmering Teaport.

Nếu đem âm thanh này tắt đi thì đạo cụ này không khác gì một chiếc đồng hồ bình thường.

Là một Seiyuu, cô không có lý do gì để tạo ra thứ âm thanh khiến người khác khó chịu như vậy ngoại trừ việc chọc ghẹo Ainz.

Sáng tạo giả của Shalltear Bloodfallen - Pelucino là em trai cô, và có quan hệ rất tốt với Ainz. Bởi vậy Simmering Teaport cũng xem Ainz như một người bạn và một người em trai, nên mới có kết quả thế này.

Cũng có thể đây không chỉ là một trò đùa dai.

Cô thường xuyên lồng tiếng cho nhân vật loli trong H-game. Những âm thanh kì quái ban nãy cũng là giọng của loli.

Cho nên cái trò này có thể là do cô bị bệnh nghề nghiệp mà thôi.

Còn với Pelucino, từ khi nghĩ đến trường hợp có thể mua trúng bản H-game do bà chị mình phối âm đã khiến ham muốn H-game của hắn tuột dốc không phanh.

Mỗi lần nhớ đến những lời tố khổ của ông bạn thân này đều khiến Ainz mỉm cười.

"...Đúng thật, nếu đang xem web (đen) mà nghe được âm thanh của Simmering Teaport chắc mình cũng chết đứng mất."

Ainz lẩm bẩm vài câu suy nghĩ với người bạn vắng mặt của mình.

Cậu kéo ra từ không gian một vài cây gậy bằng phẳng dài chừng 15cm, trên mỗi cây gỗ đều được khắc ký tự, lần lượt là " Tsukuyomi" , "Bow of Houyi" (Hậu nghệ cung), "Earth Recovery" (Trái đất tái sinh), "The Female Sensei's Iron Fist of Warth" (Thiết quyền phẫn nộ của nữ giáo sư).

Trên đai lưng của cậu còn có một vài chỗ trống để treo quyển trục [Scroll], cậu thầm ghi nhớ tình tự của từng ngăn trống rồi cẩn thận đặt những khúc gỗ vào trong.

Việc chuẩn bị đã tốn không ít thời gian, và kết thúc khi sắc xanh của ma pháp trận tản ra mạnh mẽ. Đó là dấu hiệu của siêu cấp ma pháp đã sẵn sàng phát động.

"Như vậy, bắt đầu thôi."

Hít sâu một hơi để điều chỉnh tốt tâm lý của mình, Ainz lộ ra ánh mắt kiên định.

" - Siêu cấp ma pháp - [Heaven's Downfall] ( Ngày tàn của thiên đường)."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-Chương 5: Player Vs Non-Player Character

Phần 1

Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là âm thanh xì xì tựa cây đuốc cháy rơi xuống bể nước.

Siêu cấp ma pháp được phát động, giống như mặt trời đang ép sát xuống mặt đất, nhuộm trắng mọi sự vật tồn tại trên thế gian.

Nguồn nhiệt siêu cao sản sinh ra khí nóng bành trướng trong nháy mắt và nhanh chóng tạo thành một cơn lốc thiêu rụi tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Tuy cảnh tượng tận thế đó chỉ duy trì được 5s, nhưng cảm giác thời gian bị kéo giãn hơn thế hàng chục lần.

Không lâu sau, thế giới màu trắng biến mất cùng nguồn nhiệt dữ dội đã bị phân tán gần hết. Một cái hố lam nham đầy đất đá và tro bụi hiện ra, đối lập hẳn với cảnh sắc mĩ lệ ban đầu.

Bên ngoài phạm vị phát động ma pháp, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Cây cối vẫn là cây cối, mặt đất cùng rừng rậm đều không chút đổi thay, hệt như những khu rừng bình thường trên thế giới.

Nhưng những thứ trong vòng tròn lại không may mắn như vậy. Nó đều bị cháy đen, và biến thành một vùng đất chết chóc.

Nhiệt độ kinh người đã xóa sạch mọi thứ trong phạm vi của nó. Nhiều cây cổ thụ bị thiêu đốt đến nỗi chỉ còn rễ cây bị than hóa. Thậm chí xen lẫn một vài viên đá lấp lánh vừa được kết tinh.

Một mảnh tro tàn, với những làn khói khét lẹt bao phủ trong không khí.

Đứng tại nơi mà không kẻ nào có thể sống sót - - một luồng khí đáng sợ đang tỏa ra.

Phát ra từ một kẻ duy nhất.

Dù nhiệt lượng cao đến mức hẳn phải chết không nghi ngờ này, cô ấy vẫn còn "sống".

"Kaka-kakaahah!"

Một thanh âm như tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên cùng tiếng cười điên cuồng tạo thành một âm thanh kì quái truyền đến tai Ainz.

Nơi thanh âm phát ra, nổi bật giữa thế giới màu đen chết chóc, là một chấm đỏ.

Bước ra từ đống tro tàn, dù toàn thân bốc khói, Shalltear Bloodfallen vẫn cười như thể không có gì giết được cô. Đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí khóa chặt lấy Ainz.

"Ainz-sama - Khá đau đấy!"

Shalltear "nhẹ nhàng" dẫm chân. Những kẽ nứt xuất hiện trên mặt đất trơ trọi.

Chậm rãi từng bước chân thu hẹp khoảng cách với Ainz, một bên tay của cô vung thanh Spuit Lance tạo thành tiếng những gió vun vút, như thể chứng minh mình vẫn còn có thể chiến đấu.

Magic Caster chỉ có thể phát huy hết khả năng của mình từ cự ly xa. Với Ainz, người không có đội hình tiên phòng bảo vệ, để cho địch thủ tiếp cận là một việc vô cùng bất lợi. Nhưng thay vì lùi về phía sau, cậu vẫn đứng tại chỗ và nói chuyện với Shalltear bằng một giọng giễu cợt - tựa như vị vương giả đối mặt với kẻ dám khiêu chiến quyền uy của mình.

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Ngươi hài lòng chứ, Shalltear?"

"Hahahahahahah!"

Tiếng cười chân thành của Shalltear vọng lên.

"Quá tuyệt. Em không thể tin là mình sẽ được giết người có lực lượng cường đại như thế, Ainz-sama"

"-sama? Ngươi vẫn gọi ta là -sama sao? Vậy thì chủ nhân bây giờ của ngươi là ai?"

"Người đang nói chuyện gì vậy? Xưng hô với đấng vô thượng chí tôn phải dùng -sama là lẽ dĩ nhiên rồi. Còn chủ nhân của em là..."

Gương mặt của Shalltear khựng lại, rồi nhăn lại, như lâm vào một tình trang bối rối.

"...Tại sao em lại phải đấu với Ainz-sama...Ah, là bởi vì ngài ấy đã công kích sao? Nhưng vì cái gì mà Ainz-sama lại làm thế...Khi bị công kích nhất định phải toàn lực tiêu diệt ...? Nhưng...vì sao...?"

Không lâu sau, nụ cười lại xuất hiện trên môi Shalltear khi cô kết luận:

"Tuy không hiểu lắm nhưng nếu ngài đã tấn công em, thì em buộc phải giết ngài thôi."

"...Là vậy sao? Hà...Ta hiểu tình trạng của ngươi rồi."

"Ara, chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Ainz-sama? Ngài đã mệt, đúng không? Làm thế nào ngài có thể đánh thắng em trong bộ dạng này đây?"

"Hừ, ngươi lầm rồi. Ngươi nghĩ có thể đánh thắng được ta - Ainz Ooal Gown? Không! [Ainz Ooal Gown] luôn là bất bại. Shalltear, rồi ngươi sẽ phải thần phục dưới chân ta."

"Hahahaahaha. Đáng sợ quá ~"

Nhanh như cắt, Shalltear lao đến với sát khí tột độ. Mỗi bước chân của cô là một vụ nổ nhỏ trên mặt đất cháy đen. Tốc độ tấn công của Clementine rất nhanh, còn Shalltear - lại là một đẳng cấp khác.

Ainz thầm cảm tạ vì cậu không có cầu mắt, nếu không thì chỉ trong nháy mắt cậu sẽ mất dấu thân ảnh ấy.

Shalltear cười lớn khi đâm mạnh mũi thương của mình. Chiêu thức này giống như đòn đâm của một kỵ sĩ trên lưng ngựa. Nhưng nếu một bên sức mạnh đến từ tốc độ của ngựa cùng trọng lượng cơ thể, thì Shalltear lại lợi dụng lực cánh tay siêu phàm cùng tốc độ kinh người để dồn vào trong một kích.

Một đòn mà không kỵ sĩ nào có thể so sánh nổi. Thậm chí gọi nó là một kích trí mệnh cũng không đủ hình dung.

Nó cắt qua không gian, nhắm thẳng vào ngực Ainz.

Có điều, ngay cả khi mũi thương lao đến, Ainz vẫn không nhúc nhích.

Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng nói:

"Nó sẽ gây nguy hiểm cho ngươi đấy."

Cứ như là cậu cảnh báo vì lo lắng cho sự an nguy của Shalltear vậy.

Ainz đã chuẩn bị sẵn kĩ năng phản kích.

Ngay trước khi Shalltear đánh tới, kĩ năng [Tripe Maxmine Magic: Explosive Land Mines] (Tam trọng ma pháp tối thượng: Bạo kích địa lôi) tự động kích hoạt.

Ba vụ nổ được tạo ra, đem thân thể của Shalltear đánh bay ra ngoài.

Trước cảnh tượng đó, Ainz càng dịu dàng hơn:

"Shalltear, tha thứ cho ta vì đã không kịp khuyên ngươi sớm hơn. Kỳ thật thì...ta đã đặt quanh đây rất nhiều bẫy ma pháp cấp cao...[Maxmize Magic: Gravity Maestrom] (Ma pháp tối thượng: Trường xoáy trọng lực)."

Nhắm vào Shalltear - người đã bị đánh bay - Ainz ném mạnh một quả cầu hình xoăn ốc màu đen. Nếu trúng đòn từ xoắn cầu trọng lực này, ngay cả người như Shalltear cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề.

Ngay lập tức, Shalltear lấy lại thế cân bằng và giơ tay lên:

[Wall of Stone] (Tường đá).

Một bức tường đá được dựng lên từ mặt đất và bao bọc lấy Shalltear trước khi quả cầu bay đến. Sự va chạm kịch liệt giữa đôi bên khiến bức tường bị nghênh lệch, vặn vẹo, rồi bị đập nát, song quả cầu xoắn cũng biến mất không còn tăm hơi.

"Hừ! [Maximize Magic: Hold of Ribe] (Ma pháp tối thượng: Khóa xương)"

Đòn tấn công được tung ra, tạo thành một cái lồng lớn trồi lên từ mặt đất như cái bẫy thú lao đến Shalltear. Những mảnh xương trắng ngọn hoắt cắm sâu vào thân thể cô.

"Ugh"

Nguyên bản ma pháp này sau khi gây thương tích sẽ trói chặt lấy mục tiêu. Nhưng Shalltear chỉ cần quẫy người là dễ dàng thoát ra. Đó là bởi tính đề kháng tuyệt đối với các trở ngại di động nên mới khiến cho trói buộc không có hiệu quả.

"...Shalltear, suýt nữa thì ta quên mất, xung quanh đây đều bị ta bố trí sẵn bẫy rập rồi. Sao ngươi không tấn công ta từ trên cao nhỉ?"

" -Ainz-sama. Ngài lừa em. Trên không trung cũng có bẫy đúng không?"

"Bị phát hiện rồi sao?"

"Rõ là đằng khác."

Cả hai cùng nở nụ cười. Nhưng ngọn lửa trong mắt Ainz có phần tối hơn.

Thực tế thì, đó là một lời nói dối. Bẫy rập duy nhất mà Ainz bố trí là chiêu địa lôi mà thôi. Tuy có thể bố trí trên không, nhưng cậu không muốn tùy tiện lãng phí MP vào chỗ vô ích.

Vậy nên mục đích thật của địa lôi là nhằm phô trương thanh thế và hạn chế tính cơ động của Shalltear. Khi cô bước đúng vào cái bẫy, mắt của Ainz đã hơi nheo lại.

Và bây giờ là lúc nên lo lắng.

Trong cuộc chiến này, Ainz là người thách thức. Việc này giống như cậu đang đi trên một sợi dây mảnh và sẽ phải trả giá đắt nếu có chút sơ sẩy.

Hiểu được điều này nên Ainz không ngốc đến nỗi đắc ý với những thắng lợi nho nhỏ đó.

"Không hổ là Ainz-sama. Xem ra dù em dùng cách nào cũng khó có thể rút ngắn khoảng cách với ngài."

Ánh mắt và giọng nói của Shalltear tràn ngập sự khen ngợi chân thành. Đồng thời Ainz cũng cảm giác được một ý chí chiến đấu nghiêm túc tản mát ra từ cô.

(Tiếp đến là... tiết mục chính đây.)

Nếu Ainz có thể chảy mồ hôi, hẳn cơ thể cậu đã ướt đẫm.

(Mình phải tiêu diệt cô ta trước khi MP hao hết.)

Nếu không cậu nhất định sẽ chết.

Shalltear nhấc thanh Supit Lance lên và trừng mắt về phía người Magic Caster trước mặt. Chủ nhân của cô, Ainz Ooal Gown.

Cô không hiểu tại sao mình nhất định phải đối nghịch với người mà cô luôn tôn kính. Nhưng những ý nghĩ trong đầu lại đang thúc giục rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi giết ngài.

Với sự tỉnh táo, Shalltear suy tính về những cảnh chiến đấu đơn phương của Undead cùng phương thức và nhược điểm của họ. Miệng cô cong lên thành một nụ cười khi nhận ra lợi thế áp đảo của mình.

Magic Caster, nhất là Magic Caster hệ ma lực nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp. Nhưng sức mạnh đó đều dựa vào lượng MP của mỗi người. Chỉ cần tiêu hao hết số MP, cũng là lúc sức chiến đấu của họ biến mất. Ngược lại, Shalltear dù cũng là Magic Caster hệ tín ngưỡng, nhưng cô lại am hiểu cận chiến. Ngay cả khi hết MP, chỉ cần HP được bảo toàn thì cô vẫn còn sức mạnh trong tay.

Bởi vậy, trong trận chiến này, dù không có biện pháp nào để tiếp cận Ainz, cô chỉ cần khiến MP của đối phương cạn kiệt và có thể phân ra thắng bại. Nhất là, với Magic Caster hệ ma lực như Ainz lại không sở hữu kĩ năng phục hồi.

(Cho nên, em sẽ khiến ngài phải sợ hãi khi nhìn thấy HP và MP không ngừng giảm bớt. Ahahaha. Vừa nghĩ tới bộ dạng sợ hãi của ngài là trái tim em đã rạo rực rồi.)

Vậy thì phương pháp nào thích hợp nhất đây? Bám sát và kéo dài.

Shalltear nhanh chóng quyết định chiến lược của mình và siết chặt thanh Spuit Lance trong tay.

Vũ khí này mang năng lực vô cùng đặc thù. Nó đem một phần sát thương hấp thu và chuyển thành HP cho người sử dụng. Có thể nói đây là điểm mạnh của vũ khí cấp Divine.

Cũng vì lý do này mà Ainz - một người luôn đứng ở hàng cuối - lại chiến đấu một mình mà không có ai bảo vệ. Bởi làm vậy sẽ chỉ giúp cho Spuit Lance thu được càng nhiêu HP hơn.

(Ahhh, Ainz-sama thật đáng thương. Ngài phải đơn độc một mình, không có tới một người ở bên...Ôi).

Shalltear lộ ra một vẻ tươi cười tàn bạo (S) và sử dụng ma pháp [Analyze Mana] (Cốt lõi Ma lực).

Ma pháp này cho phép nhìn thấu Mana của đối thủ, vậy nên lượng Mana trong Ainz hiện rõ trong mắt cô.

(Số MP khổng lồ thật...Làm thế nào mà ngài ấy còn nhiều MP đến vậy?)

Lượng Mana của Ainz cực kì lớn, ước tính phải gấp 1,5 lần số MP của Shalltear. Thậm chí ngay trong Nazarick cũng không có ai sở hữu lượng MP kinh người đến vậy.

(Quả là vô thượng chí tôn. Cấp độ chủng tộc của ngài ấy đã đạt tới Overspec Undead (Phi phàm)...Super Undead (siêu cấp)...Không, phải là Godlike Undead (thần cấp) mới đúng.)

Nhưng cô không nghĩ mình sẽ thất bại. Tuy chưa từng đối đầu với các Thủ Vệ khác, nhưng với Shalltear, những kẻ sử dụng ma pháp tử vong hệ đều không đáng lo ngại.

(Có điều cũng phải cảnh giác...Ainz-sama không mặc bộ [Divine] là vì mục đích gì chăng?)

Chiếc áo choàng màu nâu trên người Ainz nhìn quá đơn giản, và rách nát. Trái hẳn với tấm trường bào đen tuyền mang vẻ uy nghiêm thường ngày.

(Không lẽ bộ đồ này có thể đối phó với mình sao? Cũng có khả năng. Nhưng đấu mắt với nhau cũng không có ích lợi gì...Mình phải hồi phục vết thương để chiến đấu trường kỳ thôi...)

[Regeneration] (Phục hồi Sinh mệnh liên tục).

Shalltear phát động loại ma pháp phục hồi thể lực cho Undead để chữa lành những vết thương do siêu cấp ma pháp ban nãy gây ra.

Nhận thấy hành động này, Ainz ngay lập tức bắn ra một xoắn cầu.

[Maximize Magic: Gravity Maelstrom] (Ma pháp tối thượng: Trường xoáy trọng lực).

Nhìn xoắn cầu màu đen lao đến, Shalltear hơi do dự khi định dùng [Wall of Stone] (Tường đá) để ngăn bởi, bởi như vậy cô sẽ không thể tạo áp lực cho đối thủ, và sẽ mãi bị lâm vào thế phòng thủ. Nếu cô muốn tiêu hao hết lượng MP của đối phương, thì cô phải nắm được chủ động.

Shalltear quyết định kích hoạt:

" - [Greater Teleportation]. (Dịch chuyển tầm xa.)"

Phương pháp này là lợi dụng phép dịch chuyển rút gọn khoảng cách để tiếp cận với đối thủ.

Tầm nhìn của cô thay đổi. Nhưng thay vì xảy ra ngay lập tức, nó lại diễn ra một cách chậm chạp.

(Chậc!).

Shalltear nhận ra đó là hiệu ứng từ ma pháp gây trở ngại cho ma pháp dịch chuyển không gian [Delay Teleportation] (Hoãn dịch chuyển).

Vốn có thể kết liễu chỉ với một đòn từ thanh Spuit Lance, nhưng vì "delay" mà cô đã đâm hụt.

Đúng lúc đó, ba quang cầu lóe lên trước mắt Shalltear.

Cô lắc mình, chuyển hóa cơ thể sang dạng Mist Form(Mây mù). Kỹ năng này có thể đem cơ thể biến thành sương khói, một chiêu vô cùng hợp với phong cách của Vampire. Tuy nói là vậy, nhưng cô không thực sự trở thành một màn sương theo đúng nghĩa đen. Nó giống như là biến cô thành dạng phi vật thể (Astal) không chịu tác động bởi vật lý. Và giúp cô né khỏi vụ nổ sắp diễn ra.

"Ngu xuẩn!"

Ainz gầm lên, tung thêm một đòn [Maximize Magic: Astral Smite] (Ma pháp tối thượng: Tinh phạt].

Một ma pháp chuyên dùng để đối phó với dạng phi vật thể. Cũng bởi hóa sương khiến phòng ngự toàn thân của Shalltear bị giảm bớt nên cô đã trúng đòn.

Cơn đau đớn chạy khắp người buộc Shalltear phải giải trừ trạng thái hóa sương. Một dòng máu nhỏ trào ra khỏi môi cô.

"Thật lợi hại, không hổ là Ainz-sama!"

Nhưng sự ngưỡng mộ của cô lại không nhận được lời đáp, thay vào đó là một ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Ngài không tin em sao? Thực lòng mà nói ngài quả thật là người đáng để em thề nguyện trung thành."

Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Shalltear.

Nụ cười của cô nở rộ.

"Đáng tiếc...Mana của ngài đã cạn kiệt."

Tuy thể lực của cô cũng bị giảm theo, nhưng nó đáng giá, bởi MP của Ainz đã cực kì suy yếu. Nói cách khác, Shalltear đang dần chạm tới chiến thắng.

"Nào, việc tiếp theo là..."

Shalltear tung thêm một chiêu mới.

[Force Sanctuary] [Sức mạnh thánh vực].

Một luồng sáng trắng bao phủ toàn thân Shalltear. Nó là một dạng lợi dụng ma lực để tạo ra vòng phòng hộ. Dù nó khiến cô không thể chủ động tấn công, nhưng có thể hoàn toàn chặn được công kích của đối thủ.

Nhìn qua chùm sáng có thể thấy Ainz đang hốt hoảng.

"Đúng rồi...ngài phải mau phát động ma pháp thôi, nếu không thì hậu quả sẽ không dễ chịu đâu."

Shalltear biết rõ nguyên nhân mà Ainz có thể chiếm được thế chủ động trong trận chiến này.

Kĩ năng - không.

Trang bị - không.

Sự chuẩn bị - Có.

Đúng vậy. Lợi thế là do những ma pháp phòng thủ mà Ainz đã chuẩn bị rất nhiều từ trước.

Trong chiến đấu đơn phương, Magic Caster luôn phải tính trước được mọi biến hóa trong cục diện. Ainz cũng vậy, mà Shalltear cũng thế. Vậy nên Ainz mới ra chiêu trước để phá tan vòng phòng hộ trên người cô.

(Có lẽ ngài ấy nghĩ rằng làm thế mình sẽ không thể phòng ngự kịp thời.)

Nhưng Shalltear căn bản không có ý định phát động ma pháp phòng thủ - thứ ma thuật mà cô không am hiểu. Mục đích khi sử dụng chỉ là để tiêu hao Mana của Ainz mà thôi.

Nhìn Ainz hốt hoảng khi kích hoạt ma pháp khiến Shalltear bật cười.

(Arra, ara, Ainz-sama, ngài đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của em rồi. Sao ngài không dùng Scroll hay pháp trượng của ngài nhỉ? Để giữ bài sao? Hay vì ngài quá sợ hãi nên không nghĩ được ra? Nhưng dù thế nào thì chúng cũng chả là cái gì với em đâu...Hmm?)

Tính đề kháng ma pháp của Ainz cho phép vô hiệu hóa toàn bộ công kích từ ma pháp cấp thấp đến cấp tầm trung, cho dù đối thủ là Magic Caster vô cùng mạnh mẽ.

Trái lại khả năng kháng phép của Shalltear lại phụ thuộc vào cường độ và cấp bậc của người phát ra ma pháp. Một đòn tấn công của Magic Caster cấp thấp, dù nó là thần chú cấp 10, cũng không gây ảnh hưởng tới cô. Nhưng nếu đổi thành Magic Caster cấp cao và mạnh mẽ như Ainz, thì cô chỉ có thể đỡ được ma pháp cấp 1 là cùng.

Còn Scroll và pháp trượng, lại bị ảnh hưởng bởi cấp bậc của kỹ năng sáng tạo, nhưng nhìn chung thì chúng đều được chế tạo từ ma pháp cấp thấp và không thể nâng lên cấp cao.

Dù có dùng tới chúng thì cũng không đủ khả năng để xuyên qua phòng ngự của Shalltear, vậy nên Ainz mới không cần tới?

Trong lúc Shalltear phân tích, Ainz đã sử dụng ma pháp của mình.

[Maximize Magic: Thousand Bone Lance] (Ma pháp tối thượng: Vạn cốt thương).

Vô số - vượt xa một, hay hai ngàn - mũi giáo từ xương cốt, lấy Ainz làm trung tâm, thoát ra khỏi mặt đất vỡ vụn. Những cây thương bắn ra, nhắm thẳng vào Shalltear. Không lâu sau, vòng phòng ngự vang lên một âm thanh như tiếng thủy tinh bị đập bể. Những mảnh nhỏ bắn ra tứ phía và biến mất không còn tăm hơi.

"Chậc!"

Tấm lá chắn được tạo nên từ lượng Mana rất lớn của cô lại bị dập nát chỉ trong một đòn. Một điều nằm ngoài dự đoán. Nhưng Shalltear không kịp phản ứng, bởi một đòn tấn công khác đã lao đến.

"Chưa hết đâu! [Maximize Magic: Thousand Bone Lance]!"

" - [Greater Teleportation] (Dịch chuyển tầm xa)!"

Cô bay thẳng lên không để tránh phạm vi của [Delay Teleportation] (Hoãn dịch chuyển).

"Đừng hòng trốn! [Maximize Magic: Gravity Maelstrom] (Ma pháp tối thượng: Trường xoáy trọng lực]".

Vốn Shalltear chỉ nghĩ rằng Ainz sẽ chỉ có thể đánh hụt, nhưng ma pháp đã bắn đúng vị trí dịch chuyển như đã được lường trước.

Dù Shalltear có ung dung đến đâu nhưng vẫn không khỏi chật vật trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Ainz.

"Xem ra ngài vẫn rất thoải mái."

Ainz - người Shalltear phải giết - bình tĩnh hỏi lại:

"Ngươi muốn biết vì sao ta trông nhàn nhã khi đối đầu với ngươi? Đơn giản là tuy cấp bậc của chúng ta tương đương, nhưng ta lại biết cách tận dụng trang bị một cách khôn ngoan. Dĩ nhiên, chiến đấu với một người có khả năng khắc chế ta như ngươi cũng gây ít nhiều khó khăn cho ta. Nhưng Shalltear này, ta trông ngươi cũng rất thoải mái đó thôi. Phải chăng ngươi tự tin rằng mình sẽ mãi chiếm thế thượng phong và giành được chiến thắng?"

Đối mặt với câu hỏi của người chủ cũ, Shalltear cảm thấy tràn ngập cảm giác ưu việt.

"Ahaha! Ngài cứ coi đó là một bí mật nho nhỏ đi. Đằng nào thì ngài cũng đâu thể nắm hết được kỹ năng đặc thù của em, đúng không?"

Shalltear bật lên tiếng cười của kẻ thắng cuộc khi phát động [Unholy Shield] (Lá chắn ô uế). Hệt như một dòng máu đỏ sẫm, làn sóng xung kích rực rỡ khuếch tán ra bốn phía và dễ dàng đánh bay xoắn cầu.

Một kĩ năng kết hợp giữa cả công kích và phòng ngự.

"Tsk"

Ainz tặc lưỡi. Nếu tiếng chậc lưỡi của Shalltear là bởi những gì xảy ra ngoài dự đoán, thì thanh âm của Ainz là bởi cậu vừa mất đi lợi thế.

"Hahah!"

Thái độ của Ainz làm Shalltear bật cười, cô tiếp tục tung ra một tuyệt kĩ khác.

Trên tay cô xuất hiện một cây thương dài hơn ba mét, tựa như vũ khí của Chiến Thần, bộ phận đầu thương vô cùng lớn. Hào quang tỏa ra mà không thứ vũ khí nào có thể sánh nổi. Màu sáng trắng bạc lung linh dưới ánh mặt trời.

"Ồ...lần đầu tiên ta được thấy đấy. Ngươi dùng kĩ năng triệu hoán sao?"

"Ahaha! Không biết ngài còn dai được bao lâu đây Ainz-sama? Nếu ngài đã không biết thì để em giới thiệu nhé, tên nó là [Purifying Javelin] (Ngọn thương thanh tẩy]."

Khi Shalltear cười nhạo sự thiếu hiểu biết của Ainz, thanh thương màu bạc trên tay cô tự động bắn vào khoảng không. Bằng cách tiếp thêm Mana, ngọn thương có thể nhắm đúng vào mục tiêu.

"Kuh"

Bộ ngực của Ainz bị xuyên thủng. Dù cái đầu lâu không thể biểu cảm, nhưng Shalltear có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Ainz nhấp nháy vì đau đớn.

Một lần nữa, cây bạch thương lại xuất hiện trong tay Shalltear. Nó bay tới với một tốc độ mà không thứ gì có thể tránh khỏi, và đục thẳng vào bả vai của Ainz.

"Kuh, đừng xem thường ta. [Maximize Magic: Relity Slash] (Ma pháp tối thượng: Thực chân trảm)."

Một phiên bản thu nhỏ của [World Break] "Phá hoại thế giới", kỹ năng mà chỉ có các chiến binh đẳng cấp cao mới được sở hữu. Dù [Relity Slash] chỉ là bản thu nhỏ của [World Break] như một phần thưởng giành cho các class đạt trình độ tối đa, nhưng sức phá hoại của nó vẫn đủ sánh ngang với ma pháp cấp 10.

Không gian như bị chặt đứt, lá chắn vỡ nát, máu tươi của Shalltear bắn ra như một đài phun nước.

Chiêu thức này có thể bỏ qua tính kháng phép của mục tiêu và trực tiếp gây ra sát thương -

Cứ như thể thời gian bị quay ngược, lượng máu phun ra rút lại vào trong thân thể của Shalltear như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng này khiến Ainz hét lên:

"Đây không phải ma pháp bình thường, ngươi đã làm thế nào...?"

"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ Ainz-sama, đó là kỹ năng đặc thù của người ta mà."

"Nói cách khác là sức mạnh của ta không có tác dụng gì với ngươi?"

Chìm đắm trong cảm giác ưu việt, Shalltear chậm rãi giải thích cho câu hỏi này.

"Hì hì. Không phải là em muốn gian lận đâu. Nhưng dù sao đây cũng là sức mạnh mà Pelucino-sama đã trao, nên em phải dùng thôi. Nó cũng có thể coi là lời chứng minh cho việc ngài ấy còn mạnh hơn ngài, nhỉ?"

" - Ra đó là những điều ngươi nghĩ sao?"

Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của Ainz khiến Shalltear cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngay lúc đó, cậu hét lên:

"Được thôi Shalltear! Ta sẽ cho ngươi thấy, mặc cho ngươi có kỹ năng đặc thù gì, ma pháp của ta vĩnh viễn là mạnh nhất."

"Ahaha! Chơi võ mồm sao Ainz-sama? Nếu vậy thì người ta không thể thua rồi."

[Maximize Magic: Reality Slash] và [Purifying Javelin] trượt qua nhau, gây thương tích cho cả hai người.

Trực chiến như vậy càng làm nội tâm của Shalltear thấy khinh thường hành động ngu ngốc của Ainz hơn.

Song cô cũng tự hỏi rằng: Tại sao cô lại phải đối nghịch với Ainz-sama?

Shalltear Bloodfallen là Thủ vệ phụ trách khu vực 3 tầng đầu của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại của Nazarick và được đấng sáng tạo Pelucino cài đặt độ trung thành ở mức cao nhất. Vậy nên việc cô chiến đấu với đấng Vô thượng chí tôn Ainz Ooal Gown - tên cũ là Momonga - không phải lạ sao? Vì cái gì mà cô lại chĩa mũi giáo vào Ainz-sama, người đứng đầu trong 41 đấng sáng tạo?

Nếu đó là do Pelucino ra lệnh, cô sẽ xả thân hết mình để chiến đấu. Ngay cả khi mọi người trong Nazarick đều trở thành kẻ thù, cô cũng sẽ không do dự.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Cho dù dày vò bản thân nhiều đến mức nào, cô cũng không thể tìm được đáp án và cũng không thể ngừng lại.

Cơ thể cô giống hệt một con rối bị điều khiển. Cứ như có ai đó đang thì thầm bên tai: Shalltear, ngươi hãy dùng toàn lực để kết liễu kẻ thù đi.

Khi dùng [Analyze Magic] để giám thị và nhận thấy MP của Ainz càng ngày càng tuột xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Shalltear giãn ra, cô vẫy tay để hồi phục lại thể lực của mình.

Ma pháp cấp cao thường phải trả bằng một cái giá rất đắt. Đặc biệt là [Really Slash] tuy có lượng sát thương lớn, nhưng lượng MP tiêu hao để vận dụng nó cũng vô cùng khủng khiếp. Có thể gọi đây là trường hợp được không bù mất. Nhưng dù là vậy, Ainz vẫn tiếp tục sử dụng nó.

Điều đó khiến Shalltear hiểu ra chiến lược của Ainz là làm giảm thể lực của cô để phân ra thắng bại.

Một canh bạc.

(Khục khục! Định đánh nhanh thắng nhanh? Ý nghĩ này không sai, nếu kéo dài chiến đấu thì lợi thế của mình sẽ càng lớn...Nhưng Ainz-sama, ngài chỉ biết làm mấy trò mèo này thôi sao!)

Shalltear nheo mắt khi kích động siêu ma pháp nhằm vào Ainz.

(Vậy em sẽ tương kế tự kế mà phối hợp với ngài.)

Kỹ năng đặc thù của Shalltear được phân thành hai loại: một loại có khả năng sử dụng vô hạn, còn loại kia thì bị giới hạn. Điển hình là đảo ngược thời gian để phục hồi tổn thương và [Purifying Javalin] chỉ có thể dùng 3 lượt trong 1 ngày, còn [Unholy Shield] thì chỉ còn 1 lần để sử dụng.

Nhưng có dùng hết nó thì Shalltear cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chiến lược cơ bản của cô vẫn là cận chiến. Lượng MP và Hp cùng kĩ năng đặc thù chỉ là công cụ để rút cạn MP của Ainz mà thôi.

(Dù không có MP em vẫn còn sức mạnh, nhưng Ainz-sama, thời điểm ngài hết MP sẽ là lúc em đem cái chết đến cho ngài.)

Shalltear - người có thể luân phiên thao túng MP và Hp, còn Ainz - chỉ có thể dựa vào MP để chiến đấu. Ngay từ điểm xuất phát, sự chênh lệch giữa hai người đã cực lớn.

Nhìn cách Ainz vội vã dùng ma pháp khiến Shalltear lộ ra một ánh mắt dịu dàng, nó giống như ánh mắt của một người mẹ đang nhìn đứa con thân yêu. Không, đúng hơn là một đôi mắt thương hại của kẻ mạnh trước sự vùng vẫy của kẻ yếu.

Shalltear tung ra [Purifying Javelin] lần cuối cùng và bị phản kích bởi [Reality Slash] từ Ainz.

Đây cũng là lúc giai đoạn chiến đấu thứ hai bắt đầu.

"Cái này thì sao? [10th level Summon Monster] (Triệu hồi quái vật cấp độ 10)."

"Đừng hòng thực hiện được! [Greater Rejection] (Bài trừ tuyệt đối)."

Sinh vật bị triệu hồi bị tiêu trừ trong nháy mắt làm điệu cười đắc ý của Ainz vang lên:

"Ta sẽ không để ngươi kéo dài thời gian đâu, Shalltear."

(Cố nhịn... phải cố nhịn cười! Mình còn phải dụ ngài ấy tiêu trừ MP.)

Shalltear giả vờ nghiêm túc khi tung ra một ma pháp mới:

"Vậy thế này thì sao?. [Maximize Magic: Vermillion Nova] ( Ma pháp tối thượng: Xích hỏa tinh.)"

"[Triple Maximize Magic: Call Greater Thunder] (Tam pháp tối thượng: Triệu hồi Lôi giáng)"

Một ngọn lửa đỏ thẫm quấn lấy Ainz nhưng không gây được tổn thương. Còn ba đạo sấm sét khổng lồ giáng xuống Shalltear lại làm cơ thể cô co giật.

Cảm nhận sự suy yếu của cơ thể khiến gương mặt của Shalltear hiện lên vẻ không vui.

(Ngài ấy có biện pháp kháng lửa sao?).

Dù mạnh đến đâu cũng không thể hoàn toàn đề kháng thuộc tính. Đó là điều cơ bản. Thậm chí ngay cả dị hình tộc sở hữu tính kháng cũng phải dựa vào trang bị và kỹ năng đặc thù mới có thể đạt được hiệu quả bài trừ hoàn toàn được hiệu ứng thuộc tính.

Nhưng nếu chuyển đổi, biến cơ thể từ thuộc tính này sang thuộc tính khác và cường hóa phòng ngự thì có thể khắc phục được nó.

(Khó giải quyết rồi đây. Mình không biết Ainz-sama đã chuyển đổi sang thuộc tính nào...)

Tuy có thể dùng [Analyze Life] [Cốt lõi sinh mệnh] để kiểm tra lượng HP và phân loại thuộc tính, nhưng thời gian thi triển của nó lại quá dài.

(Phiền phức thật. Mà kệ đi. Chỉ cần dùng thứ mà chủng tộc của ngài ấy kị nhất là được.)

" - [Maximize Magic: Brilliant Radiance] (Hào quang tỏa)."

" - [Maximize Magic: True Dark] (Chân Hắc Ám)."

Trong lúc Ainz bị tra tấn bởi luồng sáng thần thánh thì thân thể của Shalltear cũng bị năng lượng hắc ám ăn mòn.

Dù chỉ trong nháy mắt, Shalltear vẫn không bỏ lỡ khoảnh khắc cơ thể Ainz run rẩy.

Tuy Ainz lấy lại thế cân bằng ngay sau đó và vờ như không chịu tổn thương. Nhưng loại thủ đoạn nhịn đau để lừa gạt này đã bị cô nhìn thấu.

Shalltear cười trộm trước điểm yếu của Ainz.

(Cái này chỉ có thể trách thiết lập trí mạng của Undead là thuộc tính thần thánh mà thôi. Dù ngài ấy có dùng tới trang bị kháng cũng không thể bài trừ được.)

Hai người trừng mắt với nhau, đồng thời phát động công kích.

Đòn kế tiếp của Shalltear vẫn là [Brilliant Radiance].

Cứ như vậy người tới ta đi, hai bên liên tục triển khai các ma pháp công phòng. Sự dồn dập đó khiến HP của Shalltear cũng bị cắt giảm không ít. Nếu không phải do cô lén dùng MP để làm giảm sát thương thì có lẽ HP của cô đã sớm về 0 rồi.

(Không hổ danh Ainz-sama. Dù là đơn độc chiến đấu nhưng bất luận công kích hay phòng thủ đều áp đảo được mình. Ngay cả ma pháp thuộc tính thần thánh cũng không gây được tổn thương lớn cho ngài ấy...Có điều, lượng MP của ngài ấy cũng giảm không ít.)

Lượng MP của Ainz hiện lên trong mắt Shalltear, nếu so sánh với ban đầu, thì nó chỉ còn chưa tới 1/3. Nhưng ngọn lửa chiến ý trong đôi mắt Ainz vẫn hừng hực cháy.

(Mình ngứa ngáy khó chịu quá rồi...Thật muốn nhanh nhìn thấy cảnh chiến ý của ngài ấy bị đập vỡ...Bộ dáng chó nhà có tang của ngài...Ôi, làm bên dưới mình phải ướt đẫm.) (Khục).

Shalltear cố gắng đè nén cảm giác nóng lên từ bụng dưới. Nếu đang ở trong phòng, cô sẽ gọi Vampire Bride đến để thỏa mãn, đáng tiếc là, các nàng đều không ở đây.

Mà cô cũng không thể để dục hỏa phát tiết vào lúc này.

Đôi mắt bị thiêu đốt bởi dục vọng chăm chú nhìn Ainz. Shalltear liếm môi, tự hỏi lúc ngài ấy sẽ có vẻ mặt nào khi bị buộc quỳ dưới váy cô như một tên nô lệ.

"Phải hồi phục thôi. [Maxmize Magic: Greater Lethal] (Ma pháp tối thượng: Khai tử.]

Người sống dùng năng lượng tích cực để chữa lành, còn Undead thì ngược lại. Lượng hắc ám vây quanh cô quả là nguồn năng lượng tiêu cực giúp Undead như Shalltear hồi phục hiệu quả.

"Nếu không có ngươi nhắc thì ta cũng quên mất chuyện thể lực của mình bị tiêu hao đấy. [Maxmize Magic: Greater Lethal] (Ma pháp tối thượng: Khai tử.]"

Mắt của Shalltear nháy động liên tục trước cảnh tượng khó tin đang diễn ra. Nhất là khi nhìn tổn thương của Ainz đang không ngừng được chữa lành. Dù không muốn, nhưng cô chỉ có thể thừa nhận.

"...Vì sao? Vì cái gì mà Ainz-sama có thể phát động [Greater Lethal]? Chỉ có Magic Caster hệ tín ngưỡng mới sử dụng được nó...Đây là quy luật...Chẳng lẽ class của ngài không phải Magic Caster hệ ma lực...?"

"Không. Đáng tiếc là ngươi đoán sai rồi. Ta có thể dùng là nhờ vào đạo cụ ma pháp. Có điều loại ma pháp đạo cụ này chỉ có thể Magic Caster hệ ma lực mới dùng được. Vừa lãng phí ô vật phẩm, lại không thể dùng chung với kỹ năng đặc thù khác, uy lực cũng bị giảm đi so với ma pháp nguyên bản. Có thể nói là đầy khuyết điểm đấy."

Khi thấy Ainz tiếp tục sử dụng [Greater Lethal], Shalltear không khỏi càu nhàu.

(Muốn làm rối loạn tính toán của mình sao?)

Nhưng dù là vậy thì kế hoạch cắt giảm MP của cô cũng không gì có thể ngăn cản.

Phân tích này khiến Shalltear phát động [Greater Lethal] để hồi phục lại tổn thương. Song vì đã lên tới cấp 100 nên thể lực tiêu hao của cô cũng không thể phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Cuối cùng -

[Maximize Magic: Greater Lethal].

[Body of Effulgent Beryl]. (Quang Huy Thể Xanh).

- kết thúc trị liệu, Ainz phát động ma pháp lên mình.

Ngoại trừ các kĩ năng của class Magic Caster hệ tín ngưỡng, Pelucion không cài thêm cho cô các thông tin về những kĩ năng khác, vậy nên cô không thể rõ ràng được tác dụng của [Body of Effulgent Beryl]. Phán đoán rằng đây là phép dạng phòng ngự cũng là bởi những tia sáng màu xanh lá lượn lờ xung quanh cơ thể của Ainz.

(Ý hay đấy..., vậy thì mình phải đổi sang cận chiến thôi.)

Ngay lúc Shalltear vung vẩy thanh Spuit Lance và chuyển sang tư thế hành động, một âm thanh ca thán truyền tới bên tai cô.

"Đây quả là một trận chiến bất lợi với ta."

Sự cảm thán khiến Shalltear càng thêm đắc ý. Cô nới lỏng thanh Spuit Lance rồi nói:

"Ngài đã nghĩ vậy sao?"

Tuy còn muốn nói thêm vài lời, nhưng lý trí của Shalltear cho rằng, đối với chủ nhân của mình, Ainz-sama, giọng điệu như thế sẽ thật vô lễ, nên cô không nói tiếp.

...Chủ nhân? Ainz-sama?

Những từ này không ngừng quay cuồng trong đầu Shalltear khiến cô cảm thấy hoang mang.

Tại sao mình lại chống lại Ainz-sama, chủ nhân của mình?

Nếu có thứ gì mà cô cảm thấy khó hiểu, thì đây chắc chắn là một trong số đó.

Sự bối rối đó khiến hành động của Shalltear khựng lại. Cơ thể của cô nói phải chiến đấu, còn ý chí lại phản đối điều đó. Cô cố tỏ ra bình tĩnh khi hỏi Ainz:

"Nếu ngài cảm thấy bất lợi, thì sao không rút lui?"

"Hmm, cũng đúng..."

Tuy trên đầu lâu của Ainz không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng có thể nghe ra sự khổ sở pha lẫn trong giọng điệu:

"Chỉ là...đúng vậy...ta thường rất tùy hứng, Shalltear. Vậy nên ta không muốn phải trốn tránh."

Ainz thẫn thờ khi nhấc bàn tay xương xẩu của mình lên. Tầm nhìn của Shalltear cũng hướng vào đó như thể bị thu hút.

"Dù không ai hiểu được, thậm chí sẽ có người nghĩ ta thật ngu xuẩn. Nhưng, lúc này, với tư cách là một Guild Master, ta lại cảm thấy thỏa mãn...Tại sao nhỉ...Ta...Tuy mang danh là Guild Master, nhưng chỉ có thể làm mấy việc tạp vụ và ra lệnh...Chưa từng có lấy một lần làm được điều gì để tự hào...Nhưng, hiện tại, ta lại đang đứng ở tiền tuyến, dùng hết khả năng của mình để chiến đấu và mang vinh quang về cho Guild...Có lẽ, cứ coi như ta quá tự tôn đi."

"Là vậy sao? Cái đó gọi là lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, đúng không?"

"Cô nói đúng...Có điều, nó còn có cả sự cam chịu nữa. Thật có lỗi, ta đã phá vỡ không khí bằng đề tài nhàm chán này rồi. Nên...tiếp tục chiến đấu thôi."

Phần 2

Anz quan sát thanh Spuit Lance trong tay Shalltear. Nếu muốn có được thắng lợi, cậu sẽ phải tính toán cẩn thận.

Càng phải đề phòng hơn là đôi cánh dơi toát ra từ sau lưng bộ giáp của Shalltear.

Tiếp theo đó là một vài con dơi lớn đột ngột xuất hiện. Chúng là ma vật [Elder Vampire Bat] (Dơi Thượng cổ) được gọi về bởi kĩ năng [Raise Kin] (Triệu hồi Hoạn súc).

Lũ dơi bắt đầu tụ tập với nhau tạo thành một đoàn [Vampire Bat Swarm] (Đàn dơi hút máu). Tuy chúng không phải dạng ma vật cường đại, nhưng khả năng quấy rối vô cùng khó chịu của chúng buộc Ainz phải lập tức phát động ma pháp.

[Shark Cyclone] ( Bão cá mập).

Trong khoảnh khắc, một cơn lốc xoáy dài hơn 100m với đường kính 50m hiện ra. Sức mạnh của nó xét nát mặt đất và cuốn lũ dơi vào trong.

Giữa vòng xoáy là một cái bóng to lớn, với hình dáng của một con cá mập dài hơn 6m đang bơi lội. Nó quấy người truy đuổi theo lũ dơi và cắn xé những con còn đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Có thể nói đây là ma pháp đặc hiệu chuyên dùng để đối phó với sinh vật bay.

Trong nháy mắt, lũ dơi hút máu bị gặm nát thành từng mảnh nhỏ.

Khi ấy -

Một cái bóng đỏ bay ra từ vòi rồng, phá tan mọi sức cản.

Mũi thương của Shalltear lao về phía trước. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi có thể so được với tốc độ của máy bay phản lực, thậm chí còn lưu lại tàn ảnh phía sau.

Không thể kịp phản ứng, Ainz lãnh trọn mũi thương.

Cơn đau buốt chạy dọc cơ thể Ainz. Nhưng vẫn chưa hết, Shalltear đã tiếp tục bồi thêm một cú nữa. Đòn đâm xuyên qua xương ức và chấn nát từng đoạn xương của cậu.

"Kuh!"

Ainz gầm lên. Cậu nhận thấy HP của mình đang giảm liên tục giảm xuống phụ gia thuộc tính Thần Thánh trên thanh thương.

Là một Undead, cảm giác và tinh thần của Ainz đều bị tự động ức chế. Cũng vì lý do này mà Suzuki Satoru - một người bình thường không có chút kinh nghiệm thực chiến, lại có thể giữ tỉnh táo mà không đau đớn làm mất lí trí.

Nhưng vết thương này lại khác biệt.

Bởi cái sự tra tấn khi sinh mệnh bị rút đi từng khắc từng khắc - tựa như trường hợp mất máu quá nhiều làm tầm nhìn tối lại và dần mất đi ý thức - khiến tinh thần của Ainz.... Không đúng, là tinh thần yếu ớt của người từng mang tên Suziki bị đả kích mãnh liệt.

Có điều, ý chí của Ainz đã vượt qua sự hèn kém ấy.

Bởi người đàn ông đang chiến đấu tại nơi đây không còn là Suzuki Satoru nữa.

Cậu là Ainz Ooal Gown - người thống trị cao nhất của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik.

Ngay cả khi Ainz tìm cách phản đòn, công kích của Shalltear vẫn không dừng lại.

Mũi thương bị ghì sâu vào trong, xuyên thủng qua thân thể khiến Ainz cảm thấy như bị xé rách. Cơn đau tiếp tục trùng kích tâm trí, và sinh mệnh lực của cậu ngày càng suy yếu.

Vậy nên Ainz quyết định phát động [Body of Effulgent Beryl].

Lớp màng xanh lục vỡ tan.

Ma pháp cấp 10 [Body of Effulegent Beryl] có khả năng níu kéo thời gian trên cơ thể người sử dụng để làm giảm thương tổn. Nếu chính thức kích hoạt, nó có thể vô hiệu hóa thiệt hại một lần.

Nói cách khác, toàn bộ sát thương sẽ bị [Body of Effulgent Beryl] hấp thụ.

Như thời gian bị quay ngược, mũi thương bị đẩy ra khỏi cơ thể của Ainz.

Mặc cho sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của Shalltear, Ainz lùi lại về phía sau và triệu gọi ma pháp:

[Wall of Skeletons]" (Cốt binh thành).

Vô số xương cốt cầm vũ khí tạo thành một vách ngăn chen giữa hai người.

Chúng đâm, chém, vung, cắt vào cơ thể của Shalltear.

Nhưng đều bị cô né tránh.

[Maximize Magic: Force Exxplosion] (Ma pháp tối thượng: Bạo phá).

Lấy Shalltear làm trung tâm, một làn sóng vô hình trùm lên bức tường xương rồi bóp nát chúng.

Tiếng vỡ răng rắc của các mảnh hài cốt, bị bắn tung lên trời, rồi rơi xuống như mưa. Nhưng bố trí của Ainz đã kịp kích hoạt.

[Release!] (Giải Phóng).

Ba ma pháp trận của [Greater Magic Seal] (Cấp cao phong ấn thuật) xuất hiện, mỗi cái bắn ra 30 mươi mũi tên, tổng cộng là 90 phát. Màu trắng sáng như được rèn đúc bằng ánh sáng.

Một ma pháp công kích được biết đến với cái tên [Magic Arrow]. Chúng nguy hiểm ở chỗ, tất cả mũi tên đều thuộc dạng vô thuộc tính, cũng tức là dù bạn có mang thuộc tính nào, cũng không thể làm giảm sát thương do nó gây ra.

Hào quang của những mũi tên soi rọi cả bầu trời âm u, tựa như đôi cánh của một thiên thần.

Một thiên thần báo tử.

Ma pháp cấp 1 không thể đột phá hàng phòng ngự của cấp 100. Nhưng sự khác thường khi Ainz phát ra ma pháp này buộc Shalltear phải vội vàng né sang. Song những mũi tên lại như có ý thức, chúng quẹo một góc 90 độ, bắn thẳng vào giữa ngực cô.

Trúng trọn 90 mũi tên khiến thể lực của Shalltear giảm mạnh.

Lý do dạng ma pháp cấp 1 có hiệu quả là bởi Ainz đã sử dụng kỹ năng đặc thù cho phép nâng ma pháp lên cấp 10 trong một thời gian hạn định.

Cuộc tấn công của Ainz vẫn chưa dừng lại tại đó.

"Nhảy múa đi! [Tripe Maximize Magic: Obsidian Sword] (Tam pháp tối thượng: Hắc diệu thạch chi kiếm).

Ba thanh hắc kiếm xuất hiện giữa không trung, như thể được định sắn, chúng bay thẳng đến chỗ Shalltear.

Shalltear thét dài, rồi vung mạnh thanh Supit Lance của mình để đánh văng chúng đi, nhưng ba thanh hắc kiếm vẫn tiếp tục truy kích. Bởi đặc tính ma pháp, công kích vật lý không có tác dụng gì với chúng.

[Magic Destruction] (Triệu pháp)

Cô huy động nốt số ma lực ít ỏi để kích hoạt ma pháp giải trừ. Đáng tiếc là, dù dùng sạch MP của mình, nhưng Shalltear chỉ có thể xóa bỏ được hai thanh hắc kiếm. Tỷ lệ giải trừ của [Magic Destruction] phụ thuộc vào năng lực của hai bên. Đơn giản là ai mạnh hơn, người đó thắng.

Vì Shalltear thua, nên cô không thể thoát khỏi thế tấn công liên hoàn của thanh hắc kiếm còn lại.

"Phiền chết đi được."

Shalltear lách qua đòn đâm của thanh kiếm rồi lao đến nơi Ainz đang đứng.

Với cô, vài vết cắt từ thanh ma khí cấp thấp này cũng chỉ gây được chút tổn thương nho nhỏ mà thôi.

Đòn quét của thanh Spuit Lance khiến Ainz bị đánh bay lên không. Vì không có bảo hộ, nên cậu không thể ngăn được làn sóng trùng kích và buộc phải dùng [Flight] để lấy lại cân bằng. Rồi -

"Khốn nạn!"

- Lần đầu tiên kể từ lúc trận chiến bắt đầu, Ainz phát ra tiếng chửi rủa mang theo sự sợ hãi không che giấu.

Cậu sợ, không phải vì lượng HP giảm xuống, mà bởi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.

Thể lực của cậu bị chuyển sang cho Shalltear.

Tốc độ phục hồi đã vượt quá thương tổn gây ra bởi [Obsidian Sword] khiến Ainz kích động.

"[Triple Maximize Magic: Reality Slash] (Tam pháp tối thượng: Thực chân trảm)."

Ba vết chém xuất hiện, xuyên đứt không gian, chém trúng cơ thể của Shalltear. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Tựa hồ không quan tâm, Shalltear bay về phía Ainz bằng hết tốc lực của mình, bỏ rơi thanh hắc kiếm đang truy đuổi phía sau.

(MP hao hết, tức là Shalltear chỉ có thể cận chiến trong phạm vi của Spuit Lance...Nhưng, chiến pháp này cũng thật khó chịu.)

Vừa rút lui bằng [Flight], Ainz vừa tranh thủ tấn công Shalltear.

[Triple Maximize Magic: Reality Slash]

Dù không ngừng lùi lại, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn dần bị thu hẹp. Đó là sự khác biệt giữa [Flight] và kỹ năng bay đặc thù.

Cơ thể ngập máu của Shalltear ép sát vào Ainz. Tay cô vẩy ra, tạo thành một làn sóng xung kích trong không gian.

(Không giống [Force Explosion]. Là [Unholy Shield]?)

Sóng xung kích phá nát Hắc kiếm và quăng Ainz đi.

"Kuh!Gaah!"

Sự kết hợp giữa [Unholy Shield] cùng một loại kỹ năng đặc thù tạo ra một sức mạnh không thể tưởng tượng. Ainz bị rơi xuống đất rồi lăn hai, ba lần. Dựa vào [Flight] và ma pháp đạo cụ trên người, cậu đứng lên.

Có lẽ nhờ không có cơ quan giữ thăng bằng và là Undead, nên Ainz không cảm thấy choáng váng mà có thể nhanh chóng lấy lại cảnh giác trước Shalltear.

Đây là một kết quả may mắn, bởi cận chiến không phải điều mà Ainz mong muốn. Nếu có thể tiếp tục kéo dài khoảng cách, cậu mới có cơ hội để thi triển ma pháp.

Trong lúc đang định phát động ma pháp, Ainz nhận thấy một đoàn ánh sáng tím tụ tập trước mặt Shalltear và dần phát triển thành một cái bóng với kích thước bằng một con người.

Cậu biết điều gì sẽ xảy đến.

Ainz cau mày còn Shalltear thì cười lớn - một nụ cười của kẻ thắng.

(Tới rồi sao...Rốt cuộc đã tới rồi...Tuy mình biết cô ta sẽ sử dụng chiêu này ngay trong tình huống mấu chốt nhất. Nhưng sao lại đúng lúc này...)

Át chủ bài lớn nhất của Shalltear - [Einherjar] (Dũng giả chi hồn).

Ánh sáng mất đi và thay vào đó là một con người hoàn chỉnh.

Nếu như Shalltear có làn da trắng toát cùng giáp trắng thì sẽ giống hệt thế này.

Ainz cũng biết nó không chỉ có bề ngoài tương tự.

Tuy không có khả năng sử dụng phép thuật hay kỹ năng đặc thù, cũng không thể dùng được đạo cụ. Nhưng trang bị cùng chỉ số của nó hoàn toàn giống với Shalltear. Tuy bản chất là một [Golem] nhân tạo, nhưng khả năng của nó không khác Undead là mấy.

Có nghĩa là Ainz sẽ phải đối phó với tận hai Shalltear.

Tuy đã sớm dự đoán được tình huống này, nhưng việc đối đầu với hai kẻ thù cùng cấp 100 thì quả là gánh nặng.

Không chỉ có thế, Shalltear còn triệu hồi vô số hoạn súc. Sói, dơi, chuột....

Mặc dù lũ ma vật không thể bằng Einherjar, nhưng sức mạnh khi quần công của chúng cũng không thể coi thường.

(Mình có thể dùng ma pháp tống lũ này đi...nhưng còn Einherjar thì phải làm sao đây?)

Đang lúc Ainz còn mải tính toán, Einherjar đã xông đến bên cậu.

Một điều ngoại dự kiến.

( Tại sao Shallear không di chuyển? Cô ta không phải định quần công sao?)

Câu trả lời đến với Ainz sau một lần chớp mắt. Ngọn lửa trong cậu bùng nổ.

"Hèn hạ!"

Ainz không khỏi mở miệng chửi rủa.

(Loại thủ đoạn này mà cũng dùng.)

Cảnh trước mắt Ainz là lũ ma vật được triệu hồi không ngừng bị xuyên thủng bởi Spuit Lance.

Shalltear đang liên tục hút sinh mệnh của chúng để hồi lại sinh mệnh lực cho mình.

Khả năng chữa lành tổn thương của Spuit Lance, không phải nói cũng biết, phụ thuộc vào lực sát thương. Vậy nên đồng dạng cấp bậc và có sức phòng thủ cao như Ainz so với lũ ma vật nhỏ yếu, người nào có thể hút được nhiều thể lực hơn cũng không cần giải thích.

Thực tế thì thể lực của Shalltear đang không ngừng được phục hồi.

Lũ ma vật liên tục được triệu gọi, rồi bị tàn sát.

Khó tin và quá mức tàn khốc.

Dù là vậy nó vẫn có thể coi là một thủ đoạn hữu hiệu.

Ainz lấy lại bình tĩnh và bắt đầu sửa sang lại kế hoạch tác chiến để ứng phó với chuyện bất ngờ này.

Nhưng chứng kiến cảnh sát hại chính ma vật do mình triệu hoán để rút lấy sinh mệnh, một tình huống dù tưởng tượng cũng tuyệt đối không có khả năng xảy ra trong YGGDRASIL, để cho tâm tình Ainz phải kích động.

Kết quả là Ainz trúng phải một chiêu của Einherjar.

"Kuughh!"

Tiếng kêu thảm vang lên, và cậu bị thổi bay thêm lần nữa.

Gương mặt vô cảm của Einherjar ép tới bên cậu.

[Raise Skin] bị giới hạn trong một chừng mực nhất định. Nhưng ngay cả vậy, nếu để Shalltear rút sạch lũ ma vật xung quanh thì tất cả bố trí của Ainz sẽ sụp đổ.

Ban đầu Ainz chỉ định dùng át chủ bài với Einherjar theo đúng dự trình định sẵn, nhưng có lẽ kế hoạch sẽ phải thay đổi bởi sự quấy nhiễu này.

Trong số 6 class của Ainz, có một class vô cùng đặc biệt.

Ngay cả trong YGGDRASIL, nó cũng hiếm đến nỗi số người sở hữu có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sở dĩ Ainz có thể học được là bởi cậu đã cải tạo thân thể của mình thành một bộ xương và theo đuổi ma pháp hệ tử linh. Nếu cậu truy cầu sức mạnh thuần túy, thì cái class ngẫu nhiên này đã không bao giờ rơi xuống tay cậu.

Điều kiện tiên quyết là [Overlord] đạt đến cấp 5, và class Tử linh đạt tới cấp 90. Có nghĩa là nhân vật phải đạt tổng cấp độ 95 mới có thể bắt đầu học.

Nếu là trò chơi bình thường, mọi class đã được tải lên Web hướng dẫn và phổ cập đến người chơi. Nhưng trong dạng nhập vai như YGGDRASIL, nơi thông tin vô cùng có giá trị, ví dụ như WI thì ít ai nguyện ý chia sẻ miễn phí cho kẻ khác, huống chi loại class được coi là bài giữ mệnh.

Class đó chính là [Eclipse] (Nhật thực).

Trong thuyết minh về Class có viết: "Chỉ có quỷ nghèo, kẻ yếu. Chỉ có chân chính tử vong, kẻ truy cầu và thống trị cái chết [Overlord], mới đạt được class này, giống như nhật thực hiếm hoi nhưng thôn tính được tất cả sinh mệnh."

Mà bây giờ Ainz đang định phát động chiêu thức - loại kỹ năng mạnh nhất của [Eclipce] và chỉ có thể dùng một lần sau 400 giờ đợi.

Được mệnh danh là [Eclipse] át chủ bài.

Mang tên: [The goal of all life is death]. (Tử vong là điểm cuối của mọi cuộc đời).

Trong nháy mắt, sau lưng Ainz hiện lên một đồng hồ với đánh dấu từ 00:00. Cậu thét lên:

[Widen Magic: Cry of the Banshee] (Khuếch đại ma pháp: Nữ yêu gào khóc].

Một tiếng gào khóc của phụ nữ vang lên tới tận tầng mây, mang theo hiệu ứng tử vong ngay lập tức.

Ainz đã phải dùng vô số kỹ năng đặc thù để củng cố cho ma pháp này, nhờ đó mà uy lực của nó so với bình thường còn mạnh hơn gấp bội, đủ để phá tan mọi phòng vệ ma pháp cấp thấp. Dĩ nhiên, nó không thể ảnh hưởng được với dạng Undead như Shalltear hay giả Undead Einherjar.

Nhưng đáng ngạc nhiên là một phần ma vật vẫn còn sống.

Trước sự khác thường đó, Ainz lại thờ ơ, mọi tình huống đều nằm trong lòng bàn tay cậu.

Click.

Chiếc đồng hồ sau lưng Ainz kêu lên, kết hợp cùng ma pháp ban nãy, những đường kim bắt đầu di động.

Vừa né tránh những đòn chém của Einherjar, Ainz vừa tranh thủ liếc sang Shalltear.

Sự chán nản ngày càng gia tăng trong mắt cậu.

(...Không thể giải quyết dứt điểm...Khốn nạn, Pelucino. Đây rõ ràng là thiết lập chuyên dùng để đối phó với mình. Còn đưa cho cô ta đạo cụ phục sinh nữa...Đáng giận!)

Ainz bắt đầu cảm thấy oán giận với tên "bạn tốt" này.

Trong lúc Ainz xoay người để tránh một đòn bổ từ Einherjar. Mười hai giây đã trôi qua. Kim đồng hồ đã hoàn thành vòng quay của mình và chỉ thẳng lên trời.

Vũ khí bí mật của Ainz - kích hoạt.

Với một cái chớp mắt - thế giới bị hủy diệt.

Đúng như nghĩa đen.

Mọi thứ đều bước đến tử vong.

Einherjar tan rã thành một màn sương trắng. Cho dù là một tạo vật không có sự sống, nó cũng bị chết ngay lập tức. Cả nhóm ma vật cùng Shalltear cũng như nhau, toàn bộ không thể chống cự lại sự hủy diệt tuyệt đối.

Không chỉ có vậy.

Không khí tử vong, biến thành một không gian không thể thở trong đường kính hơn 200m. Giả sử có sinh vật cần hô hấp mới có thể sống ở trong phạm vi này, hẳn cũng đã chết ngạt.

Đất đai cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh tử vọng, lấy Ainz làm trung tâm, trong vòng 200m đều bị biến thành sa mạc.

Tại thế giới mà cái chết là độc tôn, chỉ còn hai sinh thể đại diện cho sự sống: Ainz và Shalltear.

Nhờ vào bí kỹ ma pháp, Ainz mới có thể tránh thoát vận mệnh tử vong.

Còn Shalltear là bởi kích hoạt đạo cụ phục sinh.

Kĩ năng [The goal of all life is death] mạnh đến mức có thể bỏ qua mọi hàng rào phòng ngự và giết được mọi thứ. Chính bởi nguyên nhân này mà đất đai cùng không khí mới bị "giết chết".

Trong YGGDRASiL thì vì dữ liệu hạn chế nên không thể hiện rõ được sự đáng sợ của nó. Nhưng tại thế giới hiện thực, cái tên của nó lại càng thêm chuẩn xác. Tất cả đều giống nhau, "cái chết" là điểm chung kết tất cả.

Hiệu quả dị thường của nó khiến Ainz càng thêm giật mình. Sự mạnh mẽ khi đem ma pháp trong trò chơi vào đời làm cậu phải lắc đầu kinh ngạc.

Nhưng Ainz vẫn nén sự ngạc nhiên của mình - sự tự kiêu không cho phép cậu biểu lộ - mang theo vẻ cao ngạo như thể hết thảy đều trong tính toán, Ainz nhẹ nhàng hỏi kẻ sống sót:

"Cảm giác khi chứng kiến cái chết tuyệt đối thế nào?"

Một làn gió mát lạnh thổi qua, pha loãng bầu không khí tử vong, và mang theo lời nói truyền đến bên tai nhau.

"Lợi hại, quả là Ainz-sama. Lũ thú cưng của em đều chết sạch. Nhưng MP của ngài cũng đã cạn kiệt đúng không...Còn thể lực của em...hơi bị tốt đó nha."

MP gần bằng 0 của Ainz hiện rõ trong mắt Shalltear, tuy còn dư lại một ít, nhưng cũng chỉ đủ để phát động đôi ba ma pháp cấp thấp mà thôi. Mà những ma pháp đó chẳng đủ để gây hại đến cô.

Cho dù Ainz có phát động lại [Heaven Downfall] (Thiên đường giáng thế), cũng không có tác dụng gì.

"Nếu em không nhầm...ngài chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp 10 hai lần nữa thôi nhỉ? Ainz-sama, MP của ngài rất mạnh làm em có phần không theo kịp đấy."

"Vậy là, chỉ còn 2 lần sao?"

Lời ấy không sai.

Cô ấy đã thắng.

Khóe miệng của Shalltear cong lên thành một nụ cười quyến rũ.

Thắng bại của trận chiến dường như đã được phân định.

Shalltear thắng, và Ainz Ooal Gown đã bại.

Với sự điềm tĩnh của kẻ tự cho là chiến thắng - Shalltear mở miệng khen ngợi Ainz vì sự dũng cảm đã chiến đấu hết sức mình cho đến phút chót.

"Ngài rất mạnh, Ainz-sama, có thể làm cho MP của em hao hết. Thậm chí phải dùng sạch kỹ năng đặc thù mới có thể làm ngài suy yếu. Em xin cúi đầu ngợi ca cho sự dũng cảm và lòng quyết tâm của ngài."

Shealltear nắm chặt thanh Spuit Lance. Mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ còn cần một đòn dứt điểm nữa mà thôi.

"Ta đồng ý và cảm tạ lời khen của ngươi."

Trán Shalltear nhăn lại.

Cô cảm thấy khó chịu.

Cái cách cư xử ung dung của Ainz Ooal Gown trước thất bại làm cô vô cùng chán ghét. Nhưng Shalltear cố gắng xua đi sự bất an của mình.

Dù có suy diễn đến mức nào, Shallear cũng không thể nghĩ ra được bất kì thủ đoạn nào có thể giúp Ainz nghịch chuyển được tình huống, nhất là khi vũ khí bí mật đều đã sử dụng.

Giống như thái độ lạc quan và xem nhẹ của phạm nhân đã giác ngộ tử vong. Không, thái độ của Ainz lúc này phải gọi bằng sự kiên cường của người đã sống trọn một đời.

Shallear chậm rãi rút ngắn cự ly. Ngay cả khi đối phương có bất ngờ tung ra Scroll, cô vẫn tự tin vào tốc độ phản ứng của mình.

Cô muốn tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của kẻ mà cô tôn trọng.

Ainz không trốn tránh. Cậu đứng thẳng tắp tại chỗ như một thanh trường thương. Tư thế quyết tâm đó khiến Shalltear buột miệng hỏi:

"Ngài còn lời trăn trối nào không?"

"Xem nào...Bởi vì ngươi cảm thấy ta bất lợi, cho rằng ta dùng hết MP sẽ thành một kẻ yếu đuối...nên không giữ lại chút gì mà dùng toàn lực để đối phó. Nói thật, ta rất biết ơn vì điều đó, Shalltear. Nếu ngươi tác chiến một cách cẩn thận thì sự tình đã không tiến triển thuận lợi được như vậy rồi."

"...Gì cơ?"

Shalltear hoài nghi lỗ tai của mình. Cô nghĩ là mình đang hiểu lầm hay bỏ sót thứ gì đó.

Không để ý tới sự biến đổi trên mặt của Shalltear, Ainz lặng lẽ nói tiếp:

'Trong PVP, chiến lược quan trọng nhất là tạo thông tin giả và làm đối phương tin vào chúng. Ví dụ như thay đổi trang bị, hoặc sợ hãi thuộc tính thần thánh có thể tạo ra những kết quả vô cùng thú vị. Mặt khác, ta cũng đem nhược điểm sợ lửa của mình giữ lại. Ah, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Cái trò đổi thuộc tính đã lạc hậu rồi...Nhưng mà...cũng có vài sai lầm nhỏ, nếu biết ngươi sẽ bỏ [Analyze Life] thì ta đã không cần phải lãng phí ma lực vào [False Data: Life] (Phản dữ liệu: Sinh mệnh) rồi. Nếu có lần sau thì ta khuyên ngươi nên tra rõ HP của đối phương. Nó rất quan trọng trong cả lý thuyết và thực hành đấy."

Không phải là Shalltear không nghe.

Mà là cô không thể hiểu được ý tứ của những lời này. Không, là không lý giải được thì đúng hơn.

(Ngài ấy còn chưa chịu thừa nhận thất bại - Không...ý chí của ngài ấy vẫn vô cùng mãnh liệt...Đó không phải ý chí của người thua cuộc mà là ý chí của kẻ chiến thắng).

Mỗi bước tiến đến gần Ainz càng làm cô cảm thấy nặng nề hơn.

(Tại sao Ainz-sama không kéo dài khoảng cách? Magic Caster hệ ma lực như ngài ấy không thể phản kích ở cự ly gần...Đúng rồi, chắc chắn mấy lời đó chỉ là để khiến ta rối loạn.)

"Bạn "tốt" của ta, Pelucino đã thảo luận với ta rất nhiều chuyện khi quyết định sáng tạo. Và đến thế giới này, ta cũng phải rất vất vả để ghi nhớ những dữ liệu của mọi người. Bởi vậy, trong tất cả NPC tại Nazarick, trừ Pandora Actor, người ta quen thuộc nhất chính là ngươi."

"Ngài...ngài từng nói...không biết gì hết về kỹ năng đặc thù của ta mà..."

Ainz cười trừ.

"Đương nhiên là ta lừa ngươi rồi. Nói vậy là để ngươi tự mãn hơn thôi. Có điều ta đã nghĩ ngươi sẽ dùng [Unholy Shield] làm bài tẩy đấy, mà làm vậy thì ta hẳn đã gặp rắc rối rồi."

Lời này không sai.

Những lời này - không có nửa điểm dối trá.

Lý do mà Ainz đứng vững trước sát khí của Shalltear là bởi, cậu mới là kẻ thắng cuối cùng.

"Ahhhhhhhhh!"

Shalltear ngoác miệng hét lên như thể mọi cảm xúc trong cô được bùng ra thông qua tiếng hét.

Sư tử là Shalltear, thỏ là Ainz. Kẻ đi săn là ta - và - không, nghĩ sai rồi.

Ngay từ đầu, trận chiến này đã là cuộc chiến giữa hai con sư tử. Chính Shalltear đã tự tiện xem Ainz là thỏ mà thôi -

Nôn nóng, bất an, giận dữ. Cảm xúc thúc đẩy Shalltear với mong muốn kết thúc trận chiến bằng mọi giá. Dù có nguy hiểm tính mạng, cô cũng phải tiêu diệt được kẻ thù cho đến khi hắn chết...

Shalltear nhấc vũ khí và chém mạnh -

Ma pháp của Ainz đã phát động nhanh hơn một bước. Cậu lấy tay lột tấm áo bào rách rưới.

Âm thanh vang lên.

Shalltear không thể tin vào mắt mình.

Một chuyện không thể tưởng tượng.

Thanh Spuit Lance bị một bộ giáp kim loại trắng bắn ngược.

Nếu là do ma pháp, phản xạ của Shalltear có thể ngay lập tức làm ra hành động. Chưa kể MP của Ainz đã không đủ để phản kích lại đòn tấn công của cô nữa. Nhưng điều khiến Shalltear phải sửng sốt là do -

Ánh sáng thuần trắng mang hào quang không gì có thể che mờ ấy - không phải là ma pháp -

...Mà là một bộ giáp toàn thân.

Một bộ giáp trắng, với viên Lam ngọc mang màu xanh thăm thẳm của đại dương được khảm giữa ngực, tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết và thiêng liêng.

Chính bộ giáp trên người Ainz đã đánh văng công kích từ Spuit Lance.

Cơ thể cao lớn của Ainz hướng xuống Shalltear.

Đó không phải là "nhìn" ...mà là sự coi thường, hệt như người khổng lồ nhìn xuống con kiến dưới chân.

Sự phẫn nộ xuất hiện trong Shalltear, nhưng lòng cô phát lạnh khi nghe những âm thanh bình thản truyền đến bên tai.

"Giống như ngươi. Ngay từ đầu, ta đã kết thúc cuộc chiến này bằng một trận đấu tay đôi."

Phanh.

Một tiếng đập mạnh mẽ vang lên khiến cái bàn kết hợp bởi gỗ cứng và kim loại rung bần bật.

Tất cả các Thủ Vệ trong Nazarick đều tập trung tại đây và quan sát cuộc chiến cho đến nay.

Tuy rằng tiếng đập bàn đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên, người kia kinh ngạc đến vậy.

"Không...không thể tin được! Là áo giáp của vị chí tôn đó!"

"...Là...Touch Me-sama?"

Mắt không rời khỏi màn hình, Albedo lẩm bẩm tên của một trong 41 đấng tối cao.

"Đúng thế! Đúng là giáp của Touch Me-sama."

Giống như vô cùng kích động, Cocytus - không, phải nói là vô cùng kích động - phát ra một tiếng kêu hưng phấn.

Bộ giáp thuần khiết mà Ainz đang mang trên người chính là sở hữu của một trong 9 người có class [World Champion] (Nhà vô địch thế giới) tại YGGDRASIL.

[World Champion] là một class vô cùng đặc biệt, thậm chí còn hiếm lạ hơn class [Eclipse] của Ainz nhiều. Nó chỉ dành cho các quán quân khi vô địch 9 giới trong game. Và trang bị đặc biệt cũng được trao cùng nó như một tặng phẩm của nhà phát hành.

Tặng phẩm mà Touch Me lựa chọn chính là bộ giáp này. Sức mạnh đặc chế của nó vô cùng phù hợp với thân phận của nhà vô địch thế giới. Năng lực được đánh giá vượt qua cả đạo cụ cấp Divine và sánh ngang cùng các vũ khí Guild.

Tuy vậy vì là tặng phẩm của quán quân, nên chỉ có class [World Champion] mới có thể trang bị. Nhưng -

"Chỉ cần phát động ma pháp hóa chiến sĩ [Perfect Warrior]...Hình như...không phải chịu giới hạn và có thể dùng bất kì trang bị vũ khí chiến binh nào."

Sự kính sợ trộn lẫn trong thanh âm của Demigure, kèm theo đó là tiếng hô kinh ngạc đến từ Albedo.

"Mưu tính quá sâu..."

Albedo cảm thấy hưng phấn. Cô đưa hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy.

Chiến binh ma thuật có thể trang bị một số kỹ năng đặc biệt ngay cả khi class đó bị giới hạn. Đó là chính sách bổ sung của công ty phát hành giúp người chơi mở rộng được phối hợp giữa các class khi có thể sử dụng các đạo cụ khác nhau như Shuriken, bùa chú, thậm chí là áo choàng tu sĩ....Nhờ vậy mà, nó giúp bỏ qua hạn chế của các class, bao gồm cả tặng phẩm quán quân của class [World Champion].

"Thật đáng ngưỡng mộ...Có thể tính toán đến mức này...Ngài ấy quả thật làm cho ta phải bội phục sát đất."

Tuy rằng chưa chính thức phân thắng bại. Nhưng đứng trước những mưu tính dày đặc cùng kinh nghiêm phong phú của Ainz khiến các Thủ vệ đều phải kinh ngạc.

Chưa kể mọi bước đi của nó đều vô cùng cẩn thận và chính xác.

Khi các Thủ vệ mang theo tâm trạng vui mừng và sự tán thưởng trước đấng chí tôn vô thượng của họ. Mang theo sự cuồng nhiệt khi nhìn vào [Crystal], tiếng đập bàn lại vang lên.

"Đó...đó là!"

Một lần nữa, phát ra âm thanh là Cocytus.

Phần 3

"Kyaaaaaaaaa!"

Một cảnh tượng không thể tin được. Shalltear - người vừa mang theo tư thế chiến thắng hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Lưỡi dao xuyên qua vai, chẻ đứt xương ức và chỉ dừng lại khi nó chạm đến trái tim cô.

Shalltear loạng choạng lui về phía sau. Bộ giáp đỏ thẫm nay lại càng đỏ hơn. Máu bắn ra như vòi phun trước ngực. Cô trừng mắt về phía Ainz với sự bàng hoàng.

Trên tay Ainz là một thanh kiếm. Lớp lôi điện quấn quanh làm tăng thêm vẻ sắc bén. Chỉ với một nhát cắt, nó dễ dàng xẻ đôi áo giáp của Shalltear.

Loại vũ khí hiếm hoi mà có thể nhẹ nhàng xuyên qua đạo cụ áo giáp cấp [Legendary]...

Vậy - đáp án chỉ có "một"

Đúng thế.

Vũ khí mà Ainz đang cầm trên tay là...

Shalltear gào lên tên của nó.

"Takemikazuchi Mc 8!"

Lưỡi kiếm lao đến buộc Shalltear phải nhảy ra xa. Khoảng cách lớn đến mức chỉ để tránh một thanh kiếm cho thấy cô sợ hãi nó đến mức nào.

Không ai có thể giễu cợt biểu hiện này của Shalltear, đặc biệt là những người trong Lăng Mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Bởi đây chính là vũ khí chủ đạo của Takemikazuchi - một trong bốn mươi 41 vị sáng tạo giả của họ.

"Như ta đã nói, Shalltear. Ainz Ooal Gown là bất bại."

Mỗi bước tiến lên của Ainz đều làm Shalltear run rẩy lùi lại phía sau.

"Shalltear. Ta sẽ cho ngươi thấy. Người mà ngươi phải đối mặt là Ainz Ooal Gown với sức mạnh của 41 sáng tạo giả. Ngay từ đầu, ngươi đã không có cơ hội chiến thắng rồi."

Ainz nhẹ nhàng nói.

Với chất giọng mang theo niềm tin cùng sự tự tin tuyệt đối.

Sau một hồi giao tranh, tung hỏa mù - một chiến dịch nguy hiểm - thì trận chiến đã gần đi đến điểm kết.

Trước mắt, MP đều là số lẻ, chỉ riêng HP là có sự chênh lệch.

Tuy nhiên, từ khi trở thành chiến sĩ cấp 100 thông qua [Perfect Warrior], thể lực của Ainz đã mạnh hơn hẳn chiến binh thuần túy như Shalltear.

Chưa kể đến vũ trang.

Như vậy - cục diện bất lợi đã thay đổi.

Người đàn ông đã lật ngược tình thế và áp đảo ngay trong hoàn cảnh xấu nhất vững vành từng bước chân khi tiến đến kẻ địch của mình.

"Shalltear Bloodfallen. Hãy mở to mắt mà chứng kiến lực lượng của người thống trị tối cao trên Lăng mộ ngầm vĩ đại, kẻ mà các ngươi đã nguyên thề trung thành đi."

Những lời này như một tín hiệu tấn công.

Ainz bước lên, hai tay nắm chặt ở thanh Katana rồi vung xuống.

Shalltear nhảy về phía sau, đồng thời sửa lại tư thế của mình để thừa dịp phản kích nếu Ainz lộ sơ hở.

Không sai, bởi thực tế thì loại vũ khí Takemikazuchi Mk 8 cùng Spuit Lance đều rất khó điều khiển.

Lưỡi dao phát ra lôi quang cắt vỡ không khí.

Đúng lúc này, Shalltear thừa cơ ép tới.

Cho dù lực lượng có mạnh đến đâu, khi toàn lực vung xuống thì rất khó kiềm lại, nhất là loại vũ khí có kích thước lớn thì càng khó khăn hơn.

Nhưng Ainz lại có thể làm được, bởi cậu không tung hết sức. Nói cách khác, đây chỉ là một động tác giả.

Lập kế hoạch tấn công và phát ra chiêu thức hợp lý nhất là phương hướng cơ bản của một chiến binh.

Ainz đang tự thể nghiệm điều đó.

Nhưng, nếu không nhờ hồi chiến đấu ở Eae Rantel, hẳn cậu cũng không nghĩ ra được điều đó. Khẳng định là cậu sẽ chỉ biết quăng kiếm bừa để rồi bị Shalltear đánh bại.

Cho dù trở thành chiến binh cấp 100, mà không có đủ năng lực cùng hiểu biết thì chỉ là một kẻ vô dụng. Cũng giống như lái xe thi có bằng nhưng chỉ có lý luận suông, với một người biết lái và hay lái. Nó thể hiện vô cùng rõ ràng trong phương thức xử lí khi gặp tình huống bất ngờ.

Ai hơn ai, điều đó không cần phải nói lại.

Tất cả đều nhờ "kinh nghiệm" mà thôi.

Kinh nghiệm chính là "vũ khí" mạnh nhất của Ainz trong cuộc chiến với Shalltear.

Khó mà né tránh.

Nhìn mũi kiếm di động với một tốc độ kinh hoàng, Shalltear vẫn bình tĩnh phán đoán. Tuy đột kích lúc nguy hiểm nhất, nhưng không phải là không có nhược điểm, thậm chí nếu lợi dụng đúng lúc còn có thể tạo ra một bước ngoặt mới.

(Nếu thế...thì phải làm vậy.)

Shalltear quyết định hy sinh tay trái của mình và đem nó làm mồi cho đòn tấn công.

Trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào. Shalltear lách mình.

Mặc cho mũi kiếm xuyên thẳng vào xương cốt và da thịt. Mặc cho dòng diện chạy vào cơ thể. Bỏ qua sự sợ hãi. Shalltear gương lên một nụ cười.

Đó là một nụ cười, không phải của kẻ bị thương, cũng không phải giả dối, vì đây đúng là kế hoạch của Shalltear.

Shalltear uốn cong cánh tay trái và kẹp chặt thanh Katana từ bên trong.

Tuy đòn tấn công này không trúng mục tiêu ban đầu, lại phải dùng đến xương cốt mới có thể dừng lại.

Nhưng nó chính là cơ hội tốt nhất để giúp cô phản công.

Khoảnh khắc này - từ khi mũi dao đâm vào - chỉ trong vài giây. Một điều mà người bình thường tuyệt đối không thể làm được.

"Chết đi!"

Với thanh kiếm bị cuốn lấy, Ainz không thể kịp phòng ngự thanh Spuit Lance.

Tốc độ vung lên như một tia chớp chợt khựng lại khi Shalltear thấy một màn kinh người khác.

Ainz dứt bỏ thanh [Divine] - một trong các vũ khí mạnh nhất của class - không một chút do dự và lấy ra một thanh gỗ trên đai lưng.

"Hah! Thật điên rồ. Ngài nghĩ thanh củi đó có thể ngăn được Spuit Lance sao? Và thậm chí ngài còn ném đi vũ khí của mình. Đây chính là cái gọi là nét bút hỏng đấy."

Bỏ qua Takemikazuchi Mc 8 có lẽ là một lựa chọn thông minh, nhưng mất vũ khí này thì làm sao có thể thắng lợi. Suy nghĩ đó hiện rõ trên gương mặt nhạo báng của Shalltear. Cô thề sẽ khiến Ainz trả giá vì gây tổn thương cho cánh tay trái này.

Ngọn thương Spuit Lance toàn lực đâm xuống.

Rồi -

Bị văng lại, kèm theo âm thanh của kim loại va chạm.

"Ah?"

Shalltear phát ra một tiếng hô.

Trong tay Ainz đã không còn thanh gỗ nữa, thay vào đó là hai thanh Kodachi. Một thanh tựa như mặt trời chói lóa, còn thanh kia mang theo sự nhu hòa của mặt trăng tinh khiết.

Hai tay nắm vũ khí của Ainz toát ra một làn khói nhẹ, như thể cơ thể Undead đang kháng cự lại chúng.

"Chết? Ai chết đây, Shalltear?"

"Cái này...làm thế nào?"

Thanh kiếm đâm thủng tay trái Shalltear đã không còn. Nó biến mất ngay khi Ainz triệu hồi vũ khí mới giống như chưa từng tồn tại trên thế gian.

Trực giác của Shalltear nghĩ rằng nó đã trở lại nơi nó đến.

"Tôi không nghĩ đó là đòn nhử đây. Nhưng có sao? Vũ khí hai tay của ngài không thể nào bằng được thanh kia đâu."

Ainz lẩm bẩm như thể đang nói với một ai đó không tồn tại.

"Như vậy, hiện tại ta cũng chỉ được vậy sao?"

Không để cho Shalltear cơ hội để nghĩ kĩ ý nghĩa của câu nói đó, Kodachi đã lóe lên.

Mặc dù nhìn quỹ đạo của nó có vẻ như sẽ chém vào vùng cổ, nhưng thực chất là lợi dụng lực văng của Spuit Lance để nhắm vào vai Shalltear.

Thừa dịp sơ hở này, Ainz rút ngắn khoảng cách với Shalltear và đâm mạnh vào vai cô. Chiến pháp của cậu khá đơn giản, nếu địch nhân đã sử dụng vũ khí lớn, vậy chỉ cần tiếp cận gần, thì sơ hở sẽ càng dễ lộ ra.

Hiểu được điều này, chính là nhờ kinh nghiệm dày dặn trong quá khứ.

Xuyên qua lỗ hổng phòng ngự của thanh Spuit Lance, lưỡi đao còn lại đâm trực tiếp vào thân thể Shalltear.

"AAAAAAAAhhhhh!"

Tiếng hét đầy thống khổ bật ra cùng một ngụm máu lớn.

Công kích vật lý với Undead chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nếu là công kích đến từ vũ khí thuộc tính thần thánh, thì đó chính là vết thương trí mạng. Không lời nào có thể diễn tả nổi sự tra tấn đó.

Ainz xoay cổ tay, như muốn khoét sâu vào vết thương.

"Biến!"

Khoảng cách quá ngắn để huy động thanh trường thương, nhưng bù lại đủ để lý trí tỉnh táo của Shalltear điều động thân thể và đá vào Ainz. Mặc dù có Kodachi ngăn trở, cậu cũng không thể chặn lại hoàn toàn sức mạnh của cú đá và buộc phải lùi lại phía sau.

Lúc này Shalltear để ý cánh tay Ainz đã buông Kodachi, thay vào đó là một thanh gỗ khác.

Tiếp theo, ngay lúc thanh gỗ bị bẻ vỡ, một chiếc găng sắt bằng kim loại phủ đầy những gai nhọn trùm kín một bên tay của Ainz. Nó lớn đến nỗi chạm hẳn xuống mặt đất dù cánh tay nắm lấy đang ở trên cao.

"Haah!"

- Ainz rống lên và đấm mạnh.

Phản xạ của Shalltear đủ nhanh để dùng Spuit Lance đỡ lấy, song sức mạnh của nó vẫn xuyên qua nó và truyền vào cô.

"Gueh!"

Thân thể bị tàn phá bởi lực lượng của cú đấm khiến Shalltear phải khóc thét. Tuy thiệt hại từ sóng xung kích không đáng kể, và phần lớn sức mạnh đã bị Spuit Lance chặn lại. Tuy vậy, Shalltear vẫn không thể chịu nổi ảnh hưởng còn sót lại của nó.

Mặc dù nhờ có ma pháp đạo cụ, cô không bị mất thăng bằng, nhưng sự phẫn nộ đã khiến cả người cô lung lay.

"Ngươi...ngươi dám khiến ta thốt ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy! Khốn nạn! Ta sẽ xé nát ngươi, ta sẽ để ngươi phải thống khổ gấp trăm ngàn lần...Ah?"

Đôi mắt của Shalltear mở lớn, cô nuốt nước bọt khi nhìn thấy quang cầu trong tay Ainz, sự kích động nhanh chóng bị ném lên chín tầng mây.

Đó là một chiếc cung với mũi tên vô hình được bao phủ bởi ánh mặt trời chói sáng. Mục tiêu của nó chính là...Shalltear.

"Không...Không thể nào...làm sao có thể...Là..Hậu nghệ cung?"

Đây là một cậu chuyện được truyền lại từ vùng đất xa xôi có tên là Trung Quốc. Vị anh hùng trong đó đã dùng đến cây cung này để bắn hạ chín mặt trời.

Và đây cũng chính là vũ khí của đấng sáng tạo ra Shalltear.

Hầu hết các Thủ Vệ đều sở hữu thủ đoạn để ứng phó với vũ khí tầm xa, dù có phải đối mặt trực tiếp thì cũng không có gì đáng sợ. Nhưng mũi tên ánh sáng kia không chỉ là sát thương vật lý mà còn bao hàm cả công kích ma pháp có thể xuyên qua mọi lớp phòng thủ.

(Chết tiệt...Không còn MP! Loại tên này chỉ có thể cản lại bằng kỹ năng đặc thù...Sớm biết thế mình đã lưu lại...Không đúng!)

MP hao hết, kĩ năng đặc thù cũng không còn - tất cả là do kết quả của lần công chiến trước. Nói cách khác, tất cả sự thảm bại của cô đều do người đàn ông mang tên Ainz Ooal Gown tạo dựng.

Đôi mắt sưng huyết của Shalltear bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cô rít lên - thứ âm thanh của kẻ không muốn thừa nhận thất bại của mình.

"Khốn nạn! Vũ khí của Pelucino-sama! Tại sao lại nằm trong tay ngươi? Đồ khốn...ngươi rốt cuộc đã trộm nó từ đâu? Ngươi giấu chúng đi ở chỗ nào? Là kỹ năng đặc thù ẩn trong thanh gỗ sao?"

Thực tế thì nó chỉ là một mẹo nhỏ.

Nhưng sang đến thế giới này thì nó lại là một thủ đoạn hữu hiệu.

"Một ảo thuật gia thì không thể tiết lộ bí mật nhà nghề được. Thông cảm cho ta nhé."

"Ngươi gọi đó là ảo thuật? Không, tuyệt đối không có khả năng, vũ khí của Peluchino-sama không thể triệu hồi dễ dàng như thế."

"...Không sai, quả thật làm thế này là có lỗi với cậu ta. Được thôi, để ngươi chết được nhắm mắt. Đúng như ngươi nói, đây là đạo cụ trả tiền dùng 1 lần. Nói trở lại, ngươi đã hiểu chưa? Mọi thứ đều nằm trong kịch bản của ta."

Mũi tên ánh sáng bắn đến Shalltear. Cô tuyệt vọng nhấc lên thanh Spuit Lance và chém xuống. Ánh sáng bao quanh và -

- bùng nổ.

Trong khi cả cơ thể bị thiêu đốt bởi ánh sáng thần thánh. Shalltear cố gắng tập trung và phán đoán. Cô không thể lùi lại, bởi như thế cô sẽ bị rơi vào thế bị động.

Mặc dù áo giáp trắng của Ainz có lực phòng ngự cao, nhưng nếu bị Spuit Lance tấn công trực tiếp thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thương, chưa kể, còn có thể hút lấy năng lượng giúp cô phục hồi.

"OOhhhhhhhh!"

Shalltear cắn chặt răng rồi hét lên một tiếng kêu thảm bởi sự thay đổi đáng sợ trước mắt. Bên tai cô luẩn quẩn một âm thanh lạnh lẽo:

"7 và 3, khục...bây giờ không cần nói ai bảy ai ba chứ nhỉ?"

Ainz từ từ nhấc lên một cây rìu khổng lồ, tản ra sắc tím kinh người. Lưỡi rìu mang màu đỏ rực rỡ của máu và Hồng ngọc với hình dáng vô cùng quái dị. Sự áp lực tỏa ra từ nó khiến cước bộ của Shalltear do dự. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải lao lên.

Bởi vì, đã không còn đường lui nữa.

"Quyết định tốt đấy, Shalltear. Ta hứa sẽ tặng cho ngươi cái kết trọn vẹn."

"...Ainz-sama sẽ thắng."

Âm thanh bội phục phát ra từ miệng Cocytus. Tuy nhiên, Demiruge, người khuyết thiếu năng lực chiến binh, ném ra một cái nhìn đầy nghi ngờ và hỏi.

Đương nhiên, Demiruge cũng tin chủ nhân tôn quý của anh sẽ thắng, nhưng chừng nào trận chiến vẫn chưa kết thúc, lý trí của anh vẫn tồn tại sự không tin tưởng.

"Tại sao vậy? Theo tôi thấy thì cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại rõ ràng mà?"

"Shalltear đã bỏ qua phòng ngự và chủ động tấn công toàn lực. Đó không phải là một quyết định tồi. Nếu là ta hẳn cũng sẽ phải làm như thế."

"Đúng thế. Trước tình huống biến hóa vũ khí liên tục của Ainz-sama, Shalltear sẽ do dự và không biết được cô ta sẽ phải đối mặt với thứ gì tiếp theo. Vậy nên kéo dài càng lâu, Shalltear sẽ càng bất lợi. Hẳn là cô ta đã phán đoán như vậy khi nhìn thấy cây cung của Ainz-sama. Vậy nên Shalltear chỉ có thể lựa chọn tấn công liên tục bằng thanh Spuit Lance. Nhất là khi MP và kỹ năng đặc thù không còn, Shalltear không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó. Chính là thế."

"Ra vậy, tôi rõ rồi. Đấng vô thượng chí tôn chưa bao giờ phô trương vũ khí trước mặt chúng ta. Người duy nhất hiểu biết về chúng chỉ có ông, đúng không Cycotus."

Cocytus nhún vai trước cái nhìn ghen tị của Demiruge.

"Đó là do tri thức có sẵn thôi, chứ tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu."

"Hmm. Ra vậy. Tuy tôi còn chưa rõ lắm như cũng hiểu được đại khái rồi. Nói cách khác là Shalltear đã từ bỏ việc phòng ngự và trở thành con mồi béo cho Ainz-sama. Ngài ấy chỉ việc cầm rìu và - "

"Liếm máu và ĂN THịt."

"Cảm ơn, Cocytus. Bề ngoài của "Liếm máu và Ăn thịt" quả là giống như tên. Nhưng nếu tôi không nhầm, có vẻ nó hơi tệ trong việc giữ thăng bằng, và độ chính xác không cao. Nhưng dùng để đối phó với một kẻ liều mạng như Shalltear cũng là một lựa chọn không tồi."

"Hẳn là Ainz-sama đã tính trước chuyện đó trong kịch bản của ngài...Thật khiến người ta phải bội phục."

"Nếu là Ainz-sama, thì có việc gì mà ngài ấy không biết chứ, đó là đấng vô thượng chí tôn của chúng ta. Ôi, đôi mắt của ngài mới trí tuệ làm sao...Nói thật thì, tôi nghĩ không cần đến chúng ta, ngài ấy vẫn có thể thống trị Nazarick bằng sức mạnh tuyệt đối của mình. Nó làm tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn đấy."

"...Một Magic Caster tài năng và siêu phàm...Không, một chiến binh tài năng mà vượt lên trên cả các vị thần."

"Nhưng...nếu có bất ngờ thì sao? Dù thế nào thì chênh lệch HP giữa hai bên có thể đẩy Ainz-sama vào hoàn cảnh xấu đấy."

Những lời đó khiến Albedo khẽ nở nụ cười. Một nụ cười tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của Ainz.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi."

"Vì?"

"Đó chính là chúa tể, đấng chí tôn vô thượng của chúng ta, Ainz Ooal Gown-sama. Chiến thắng và vinh quanh đã làm lên tên tuổi của ngài. Đừng hoài nghi về điều chắc chắn ấy."

Mỗi đòn công kích lẫn nhau đều khiến HP của hai bên tụt xuống.

Dù cho Shalltear dùng số sát thương liên tục để chữa lành vết thương, nhưng một kích của Ainz cũng khiến cho mọi nỗ lực của Shalltear trở thành công cốc. Mà thanh Spuit Lance cũng không ngồi chơi, nó thẳng thừng rút từng tia sinh mệnh của Ainz.

Cuộc chiến bây giờ đã trở thành một cuộc chiến xem ai trâu hơn.

Áo giáp của Shalltear bị từng đạo búa chém nứt. Từng chiếc xương trong người cô nứt vỡ, từng mảnh da, thịt bị róc ra, tạo thành những ô đan xen trắng đỏ.

Cô bắt đầu thấy sợ hãi trước kỹ năng đặc thù của chiếc rìu kinh khủng kia.

(Cảm giác này...số thể lực còn lại...mình có thể thắng chăng?)

Cảm giác còn cơ hội chiến thắng khiến Shalltear cảm thấy vui sướng, cô tin rằng mình chỉ cần bám trụ lâu hơn một chút thì chắc chắn sẽ bắt được thắng lợi.

Bỏ qua phòng ngự, dùng cả cơ thể để phát ra công kích tới địch nhân. Một lòng nghĩ đến khung cảnh thảm thiết của kẻ ngã xuống trước làm cơ hội chiến thắng - dù là mỏng manh - mà Shalltear cảm nhận được trở nên vô cùng quý giá.

Sự tỉnh táo nhanh chóng quay lại, nỗi lo âu bị vứt bỏ khi thể lực không ngừng gia tăng. Shalltear cười lớn.

"Hahahaha!"

Dù một mặt đối phó với công kích, Shalltear vẫn có thể phân tâm.

"Hahaha! Ainz-sama! Kẻ hết thể lực trước sẽ là ngài! Chênh lệch thể lực giữa chúng ta là mấu chốt quyết định thắng bại đấy!"

Nhưng chỉ với một câu nói phát ra khiến Shalltear cảm thấy bị dội bởi cả chậu nước lạnh.

"Ngươi cho là vậy sao?"

Đối với câu nói của kẻ không ngừng lâm vào khổ chiến nhưng vẫn thao túng được hết mọi thứ trong tay, Shalltear chợt thanh tỉnh trước suy nghĩ ngây thơ của mình.

Không có khả năng.

Nhưng...chẳng lẽ hắn có cách nghịch chuyển tình hình này?

Ý nghĩ đó của Shalltear nhanh chóng được trả lời bởi thanh âm của một người thứ 3.

[Hết giờ - Momonga oniii-chan!]

Giọng của một cô gái.

Nhưng thanh âm giả bộ ngây thơ xa lạ đó khiến Shalltear nhớ tới một người trong. Đúng, đây chính là giọng của người con gái luôn vui vẻ ấy.

"Ngươi cảm thấy cái gì đã hết giờ?"

Chiếc rìu vẫn liên tục vung và chém.

Sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt nghiêm túc của Shalltear.

"Nếu mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta, thì ngay cả thời gian cũng vậy. Nói cách khác, ta đã dự định sẵn đồng hồ chỉ để chờ đến lúc này, vậy nó đại biểu cho điều gì đây?"

Một lá chắn thuần trắng, sáng như một tấm gương hiện lên trên tay Ainz thay cho cây rìu chiến. Sự kết hợp giữa lá chắn và bộ giáp trên người khiến người ta có cảm nhận được hào quang thanh tinh phát ra từ cơ thể cậu - một Thánh kỵ sĩ.

Từng âm thanh thanh thúy vang lên khi Spuit Lance và tấm chắn va chạm vào nhau.

(tại sao bây giờ Ainz lại chuyển sang phòng ngự...là do giọng nữ kia...nhưng mình không hiểu...tại sao? )

Ainz cười lạnh, tay cậu di chuyển linh hoạt và đón đỡ mọi đòn thế được tung ra.

"Không cần phải nghĩ nữa đâu. Thắng bại đã quyết. Trận chiến phải chấm dứt ở đây thôi."

(Vì cái gì? HP của mình vẫn còn hơn 25% cơ mà.)

Sự chắc chắn trong giọng điệu của Ainz khiến Shalltear muốn hét lên câu hỏi ấy, nhưng cô không nói nổi lên lời.

"...Ngươi biết đấy. Dùng ma pháp thì không thể diệt sạch 100% sinh mệnh của ngươi. Nhưng, nếu ngươi bị tụt HP, lại thêm không có cách để bù vào thì sao nào?"

"...Ahh...Ahhhhhhh!"

Hoàn toàn đánh mất lý trí, Shalltear điên cuồng tấn công Ainz như thể muốn phủ nhận sự thật đáng sợ.

Chỉ với 0,1s, thậm chí là nhanh hơn, tiếng kim loại va chạm không ngừng phát ra, từng đạo công kích liên hoàn của Shalltear như một trận mưa rào mãnh liệt.

Nhưng tốc độ đỡ đòn của Ainz lại càng khó tin hơn. Từng tư thế của cậu đều mang theo vẻ ưu nhã của trình diễn, cứ như một hòn đá hiên ngang trước sự xối xả của thác lớn. Cậu tiếp tục nói:

"...Trình độ cận chiến của ta khá thấp...Nhưng khả năng phòng ngự ma pháp của ta lại tương đối cao. Như vậy - ngươi đã hiểu được điều ta muốn nói chưa? Rồi thì ta ra chiêu nhé, Shalltear, sao ngươi không cầu nguyện rằng ta sai nhỉ."

"Kuhhhuuuuuuuu!"

Sự thất bại áp sát khiến Shalltear càng điên cuồng hơn. Gương mặt cô trở nên vặn vẹo. Đối mặt với sự sợ hãi pha lẫn nỗi kinh hoàng của đối thủ, Ainz quyết định ngã bài.

Tuy nói là vậy, nhưng kỳ thật kế hoạch của cậu không hề thuận lợi.

Đầu tiên, siêu cấp ma pháp quả thật có nhiều điểm tương đồng với kỹ năng đặc thù, nhất là khi nó không tốn MP. Nhưng vì nó được coi là ma pháp, nên cậu không thể phát động nó chừng nào cậu còn là chiến binh.

Nó có nghĩa là Ainz sẽ phải giải trừ ma pháp hóa chiến binh trên người. Như vậy, tấm chắn và áo giáp đều sẽ biến mất. Trước sự công kích liên tục của Shalltear, và tính đến trường hợp cô ta còn cất chứa kỹ năng đặc thù chưa phát động, nếu cậu không cẩn thận, thì tính toán dùng siêu ma pháp sẽ bị đập nát.

Như vậy thì Ainz sẽ cầm chắc thất bại.

Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoại trừ cách này.

Ainz ước tính thời gian để giải trừ trạng thái chiến binh và đạo cụ trả tiền.

Cậu bật cười khinh khỉnh.

Trong PVP ở YGGDRASIL, hẳn sẽ chẳng có ai xa xỉ đến vậy. Nhưng trước trận đấu không thể không thắng, đạo cụ trả tiền dù đắt đến đâu cũng chỉ là một thứ "có giá trị" mà thôi.

(Là lúc này!)

Ainz quét qua tấm chắn để đánh bật một kích của Shalltear.

Cậu giải trừ chiến binh và phát động siêu cấp ma pháp trong nháy mắt.

Những vòng tròn ma pháp trận xuất hiện giữa hai người. Đôi tay định bóp nát đạo cụ trả tiền hình đồng hồ cát -

-khựng lại.

Cậu cảm thấy chần chờ trước cảm giác giác tội lỗi khi phải giết đứa con tinh thần của đồng bạn.

Do dự là sai lầm trí mạng.

Shalltear không bỏ lỡ cơ hội này, cô phát hiện ra đạo cụ đang trên tay Ainz. Thanh Spuit Lance lao tới như định đập nát cánh tay đó.

Vì đã giải trừ trạng thái chiến binh, Ainz không đủ nhanh để né tránh chiêu này của Shalltear -

...một cảm giác bất an xuất hiện.

Thanh Spuit Lance bị kiềm lại. Lưng Shalltear ướt đẫm mồ hôi lạnh.

...cảm giác có sát khí.

Shalltear không hiểu sát khí đó đến từ đâu. Có vẻ như cô đã bỏ qua điều gì đó.

Ánh mắt cô vội vàng rời khỏi Ainz và quét xung quanh để xác nhận kẻ mới đến.

Và - chẳng có một ai cả.

Tại sa ma với đường kính hơn 200m được tạo ra bởi ma pháp của Ainz chỉ có hai người: Shalltear và Ainz.

Không có bên thứ ba tồn tại.

Sát khí vừa phủ lấy Shalltear đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại trên thế gian.

"Không ổn...!"

Mặc dù Shalltear đã lấy lại tinh thần của mình và hô lên một tiếng, nhưng...đã quá muộn.

Đồng hồ cát vỡ vụn và thời gian giảm còn zero.

[Heaven Downfall] (Thiên đường giáng thế).

Theo âm thanh này, một ánh sáng bùng lên giữa hai người.

Trong sức nóng kinh người, Shalltear cảm thấy thân thể mình đang bị hủy diệt.

Cánh tay phải của cô biến thành than và sụp đổ. Thanh Spuit Lance tan vào thế giới màu trắng và rớt xuống mặt đất. Gương mặt bị gặm nhấm, và đôi mắt của cô đã mất đi ánh sáng.

Yết hầu khô cạn - dù đã bị thiêu đốt gần hết - của cô chậm rãi cất lên từng lời. Ngay cả khi trong cái khát vô hạn ấy, Shalltear vẫn cố gắng mở miệng bằng sinh mệnh cuối cùng của mình.

"...Ah, Ainz-sama. Đức ngài Ainz Ooal Gown vạn tuế...Ngài...là người mạnh nhất...ngự trị trong Nazarick..."

Những lời tán dương chân thành mang theo kính ý dành cho người đứng đầu 41 vị chí tôn.

Nhiệt lượng đã xóa đi sự trói buộc trong tâm trí cô, dù cơ thể đã không còn ý thức, nhưng trái tim cô đã tự do.

Trong ý thức mờ dần, cô nhớ đến người đã không xuất hiện. Người đã gây ra ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả thắng bại này.

Ngay cả khi hiệu ứng tinh thần không có tác dụng với Undead. Người đó vẫn có thể sử dụng một sức mạnh tương tự để uy hiếp cô.

Shalltear mỉm cười khi thốt ra những lời cuối cùng:

"...Bí...đao...lùn!"

Cứ như vậy, mang theo sự hài lòng, Shalltear tan biến vào thế giới của màu trắng.

Aura giải trừ [Sky Eye] (Thiên không chi nhãn) mà cô vẫn duy trì từ đầu trận chiến cho đến nay. Đôi môi màu hồng của cô phục hồi lại nguyên trạng và lộ ra vẻ khó chịu cùng những lời quở trách tới người đã ra đi.

"...Đồ ngốc, Thân là Undead mà lại để bị kiểm soát tâm trí. Ngu ngốc đến cực điểm."

"Sao...sao vậy oneechan?"

"Hừm, không có gì."

Mare nhìn theo ánh mắt chăm chú của Aura, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một khoảng xanh rậm rạp. Dù cậu có nhìn thế nào cũng chỉ có thể thấy cây cối mà thôi. Nhưng cậu cũng có thể đoán ra lý do Aura cư xử như vậy.

(Chị ấy đang quan sát cuộc chiến giữa chủ nhân và Shalltear.)

Chị gái của cậu, Aura có khả năng sử dụng các kĩ năng đặc thù của Ranger và đôi mắt tinh anh có thể giám thị trong phạm vi 2 cây số. Vậy nên Ainz mới chọn chị em cậu làm cảnh giới.

"Vậy...cuộc chiến kết thúc rồi ạ?"

"Ừ, Ainz-sama thắng áp đảo."

"Qủa...quả là vậy."

Thân ảnh của Ainz hiện lên trong đầu Mare. Sức mạnh kinh khủng có thể đánh bại được Thủ Vệ mạnh nhất khiến cậu thốt lên vui vẻ. Đó là đương nhiên, vì cậu tin tưởng Ainz - lãnh đạo của 41 chí tôn - sẽ không bao giờ thất bại.

"...Vậy...mình có cần...đi thu trang bị của Shalltear không ạ?"

Aura nhớ tới hình ảnh trước khi cô giải trừ kĩ năng.

"Có vẻ là Ainz-sama đã làm việc đó rồi, chúng ta tuân theo chỉ thị lui về thôi."

"Vâng..."

Mare ngoan ngoãn đáp lời rồi im lặng. Cậu biết chị gái mình đang cảm thấy khó chịu.

"Bằng hữu tốt nhất" của Aura bị khống chế tinh thần, thậm chí còn chống đối lại người chủ nhân mà họ đã thề trung thành cho đến chết. Bị trừng phạt và xử quyết là kết quả duy nhất. Nhưng...vẫn khó thể tránh khỏi sự đau buồn.

Phần 4

Khi quay về Đại điện, Ainz lập tức mở danh sách. Cậu nhận thấy tên của Shalltear đã bị xóa bỏ. Như vậy liền xác định Shalltear thực sự chết, và giai đoạn thứ nhất của kế hoạch đã kết thúc.

Nỗi đau xông vào tim. Dù biết rằng không còn cách nào khác, nhưng tận mắt chứng kiến và tự tay gây ra điều đó khiến tội lỗi tràn ngập trong nội tâm của cậu.

Cậu thầm xin lỗi Shalltear và nuốt nước bọt - không tồn tại - khi chuyển mắt sang các Thủ vệ.

"Vậy...ta sẽ bắt đầu phục sinh cho Shalltear. Albedo, ngươi hãy để ý tên của Shalltear. Nếu cô ấy vẫn bị khống chế..."

"Ainz-sama. Tuy là đi quá giới hạn, nhưng đến lúc đó xin hãy để cho chúng thần tự xử trí."

Những lời của Demigure ngay lập tức nhận được sự đồng tinh của Cocytus và Aura, ngay cả Mare vốn nhút nhát cũng gật mạnh, chỉ có Albedo là vẫn giữ yên lặng.

"Demigure..."

Thanh âm nhỏ nhẹ mang theo sự chân thành và tha thiết của Demigure cắt ngang lời của Ainz.

"Chúng thần hiểu rõ thưa Ainz-sama. Chỉ thị của ngài là tuyệt đối, và dù có thịt nát xương tan, chúng thần vẫn sẽ tuân theo những lời tôn quý ấy. Song, với tư cách là một kẻ bề tôi, thần không thể để Ainz-sama gặp thêm bất kì nguy hiểm nào nữa."

Ánh mắt của Demigure theo người Ainz dời đến Albedo.

"Nếu Shalltear tiếp tục phản bội. Xin ngài hãy khoanh tay đứng nhìn và cho phép chúng thần - những Thủ vệ - được thực thi trách nhiệm của mình."

Hiểu được tâm ý của họ, Ainz không thể kiên trì nữa.

"Ta hiểu. Các Thủ Vệ, nếu Shalltear lại phản kháng, liền giao cho các ngươi giải quyết đi."

Tất cả Thủ vệ cúi đầu, đồng thanh đáp lại.

Quang cảnh đó khiến Ainz cảm thấy hổ thẹn.

Một chủ nhân vô dụng.

Cho dù cậu đã làm đến nước này, cuối cùng cũng không thể ngăn những "đứa trẻ" tự giết lẫn nhau.

(Kết luận duy nhất là bởi vì mình - vì sự ngu xuẩn của mình. Toàn bộ là lỗi của mình.)

Ainz thở dài, nhưng cuối cùng cậu đành phải lẳng lặng đứng sang bên bên và nuốt xuống tâm sự khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Albedo.

"Ainz-sama, ngài chỉ cần đứng đây thôi, sẽ thế nào nếu ngài - vị chí tôn cuối cùng - biến mất? Nếu vậy chúng thần biết hướng về ai để tận trung đây? Chúng thần biết, người sẽ không bao giờ vứt bỏ chúng thần, nhưng...chúng thần sẽ rất cô đơn nếu người không còn tại nữa."

"...Thật vậy. Không có ai bên người, thật sự rất cô đơn."

Ánh mắt của Ainz hướng tới phù hiệu trên 41 lá cờ của đại điện.

"...Ngươi nói đúng...Ở Bảo vật điện cũng vậy...Thật ngu ngốc."

Ainz lẩm bẩm những lời mang tưởng niệm sâu sắc trong lòng và nhìn các Thủ vệ.

"Thủ vệ, bảo hộ ta và chuẩn bị.!"

Những lời khí thế thốt lên từ Ainz khi nắm lấy thanh trượng Ainz Ooal Gown đang lơ lửng bên cạnh. Cậu đưa nó thành một vòng khắp mọi ngóc ngách trong đại điện.

Tràn ngập căn phòng là những núi tiền vàng ước chừng hơn 5 tỷ đồng vàng. Đây là số lượng cần thiết để phục sinh Shalltear.

Thông thường, nó cần nhập thao tác bằng bàn phím, nhưng giờ không phải là vấn đề.

Núi tiền bắt đầu biến hình từ thể rắn sang trạng thái lỏng.

Các Thủ Vệ cẩn thận tạo dựng phòng ngự và tăng thêm sự cảnh giác khi con sông vàng tập trung vào một nơi.

Từng tấn vàng như bị áp súc và nén lại, trở nên càng lúc càng nhỏ, dần hóa thành nhân hình, và cuối cùng biến thành một con búp bê bằng vàng.

Ánh sáng lấp lánh dần tối hơn.

Chẳng bao lâu sau, sắc vàng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một bóng người với da thịt hệt như sáp ong, cùng mái tóc dài màu bạc trắng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó đúng là Shalltear Bloodfallen.

"Albedo!"

Mắt không rời khỏi Shalltear, Ainz lớn tiếng gọi tên của Albedo.

"Xin ngài yên tâm. Hiệu ứng tinh thần bị giải trừ rồi ạ."

"...Thật chứ..."

Sự an tâm khiến Ainz không ngừng vuốt lồng ngực mình, cảm giác như trái tim vừa được cứu rỗi. Cậu đưa tay vào hòm đồ để lấy ra một chiếc áo choàng màu đen rồi hướng đến Shalltear.

Hai mắt cô khép hờ, ngực không có nhảy, lẳng lặng nằm dưới đất hệt như một bộ thi thể. Nhưng Undead thì vốn là xác chết, nên nó cũng không có gì quái đản.

( chỗ kì quái là...)

Nhìn tới bộ ngực bằng phẳng giống hệt một cậu bé khiến ánh mắt của Ainz dao động như thể không biết nên nhìn tới đâu.

Vì được phục sinh, nên thân thể của Shalltear đương nhiên là không mặc quần áo. Tâm trạng "nên nhìn đâu mới tốt" làm Ainz bối rối, và thậm chí còn liếc tới một địa phương không ngờ.

Vì thị lực vượt xa nhân loại, nên một vài "chỗ" có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Shalltear dửng dưng nằm trên mặt đất, hai chân hơi tách ra...

...Ainz vội vàng ném chiếc áo choàng.

Như thể có ý thức, nó tung ra và phủ lên toàn thân Shalltear.

(Không...Mình không tiếc...Mình là Undead...Nên mình không có dục vọng...Đúng thế, đúng là vậy...Mình không phải là tên Lolicon. Không, tuyệt đối là không phải. Mình chú ý thân thể của Shalltear đơn thuần là do tò mò thôi. Dưới quần áo thì bộ phận sẽ có dạng gì...Đúng, là vì YGGDRASIL bên trong không thể lột đồ, nên có cơ hội thì mình phải ngắm chứ...Điều đó là hợp pháp...đúng không...chẳng qua vì mình tò mò xem có "lông" không thôi mà) (ED:Bản China bá đạo thật)

Ainz luống cuống giải thích như thể đang thanh minh với một ai đó. Bước chân của cậu run run và cái đầu lâu của cậu nóng bừng.

Còn có, cậu phải cố ý làm bộ như không nghe thấy "Nếu ngài muốn thì chỉ cần nói với em một tiếng thôi, bất kì lúc nào em cũng sẵn lòng "phục vụ" ngài." - tới từ cô gái phía sau. (TL: Lúc nào cũng có một em sắn sàng mời anh xơi, hâm mộ vồn)

Ainz dừng lại trước Shalltear. Cảm nhận có người tiếp cận, đôi mắt đỏ rực của cô mở to, mang theo vẻ buồn ngủ khi nhìn ngó xung quanh, rồi dừng mắt trên Ainz.

"Ainz-sama?"

Thanh âm nửa tỉnh nửa mê với vẻ mệt mỏi không che giấu. Nhưng có thể cảm nhận rõ sự trung thành ẩn bên trong. Dù đã được hệ thống cùng Albedo khẳng định, nhưng tự mình nghe thấy điều đó khiến Ainz cảm thấy sung sướng vạn phần. Cậu quỳ xuống và ôm lấy Shalltear.

"Ah..?"

Không thể tin được là trong cơ thể mảnh mai này lại ẩn chứa năng lực kinh người đến vậy.

Ainz không để ý tới sự thất thần cùng khuôn mặt không thể tin nổi của Shalltear mà chỉ siết chặt vòng tay hơn.

"Thật tốt quá...không, thật có lỗi...đều là lỗi của ta."

"Ah? Cái này...tuy em không biết chuyện gì xảy ra...nhưng làm thế nào Ainz-sama lại phạm sai lầm được?!"

Cánh tay lạnh toát của Shalltear vòng qua cổ Ainz và kéo cậu lại gần. Mặc dù cái cách cô sờ soạng khiến cậu cảm thấy hơi nhột, nhưng Ainz không ngăn lại. Cậu cố gắng bỏ qua lời thì thầm truyền tới bên tai..."Ah, mình sẽ nghênh đón lần đầu ở đây sao..."

Tuy nhiên, Albedo đã phát ra một chất giọng đều đều như cái máy.

"...Ainz-sama. Có vẻ Shalltear đã mệt rồi, nên buông cô ấy thôi."

"Ngươi nói đúng."

Sự phục sinh của NPC có lẽ cũng giống người chơi phục sinh, đều bị một vài trừng phạt. Chưa kể đây là lần đầu tiên có người phục sinh tại thế giới này.

"Lát nữa hãy báo cáo lại cụ thể tình hình, nhưng trước đó, có vài chuyện ta cần hỏi."

Shalltear lộ ra vẻ tiếc nuối khi thấy Ainz buông tay, đôi mắt bén nhọn của cô trừng trừng với Albedo. Trái lại, Albedo vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

Đáng lẽ tiếp theo sẽ là cuộc cãi vã kinh dị giữa hai người, nhưng Shalltear đã chủ động dời mắt.

"...Vâng, xin người cứ hỏi...Đúng rồi, Ainz-sama, tại sao em lại ở Đại điện vậy? Rồi, sự xuất hiện này, phản ứng của ngài...em đã làm gây phiền toái cho ngài ư?"

"Đó cũng là chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có nhớ được chuyện gì đã xảy ra không?"

"...Có ạ."

"...Thật có lỗi, nhưng Shalltear, hãy thuật lại rõ ràng điều cuối cùng mà ngươi còn nhớ."

Những điều Shalltear còn nhớ là kí ức của 5 ngày trước đó và bây giờ, còn đoạn ở giữa thì không hề có ấn tượng.

Nó giống như ma pháp cấp 10 [Control Amnesia] - một ma pháp cho phép người sử dụng xóa hoặc sử đổi kí ức - mà Ainz đã từng dùng tại làng Carne. Nhưng có điều để sửa chữa một khoảng trí nhớ ngắn cũng phải tiêu hao lượng MP rất khủng khiếp, mà để cắt bỏ được kí ức của 5 ngày thì lượng MP là vượt quá giới hạn của Magic Caster. Kể cả một người có ma lực hùng mạnh như Ainz cũng không thể làm được.

Đương nhiên là cũng có khả năng kí ức của 5 ngày trước khi NPC phục sinh tự động bị xóa.

K...không biết có được không, nhưng cậu tin vào khả năng bị xóa bởi ma pháp hơn. Có thể nó là do sự hợp sức của nhiều người tạo nên.

Quá nhiều thông tin còn thiếu sót làm Ainz khó mà cởi bỏ được bí ẩn này.

Song có thể xác nhận, kẻ sử dụng WI lên Shalltear đã trốn thoát.

(Không biết kẻ đứng sau là ai thì rất khó giải quyết...Đối phương có thể lẩn dưới đáy nước và chờ thời cơ cắn ngược Nazarick...Không, mình nên cảm thấy may mắn vì bọn chúng đã không gây động tĩnh quá lớn...Nhưng, dám đối với Nazarick làm ra điều này...Ta nhất định sẽ nhớ kĩ ngươi.)

Dù bị kiểm soát bởi đặc tính của Undead, sự giận dữ vẫn nhộn nhạo trong lòng cậu.

Ainz dịu dàng hỏi Shalltear.

"Ngươi có cảm thấy điều gì khác lạ không?"

Nếu thế giới này cùng YGGDRASIL giống nhau, hẳn sẽ không có vấn đề gì. NPC cũng không xuất hiện tình huống bị giáng cấp. Nhưng không có cách nào để xác nhận điều đó. Nói không chừng, NPC sẽ bị trừ cấp giống người chơi.

Shalltear sờ sờ thân thể của mình rồi trả lời.

"Em thấy không có vấn đề gì đâu ạ."

"Tốt rồi..."

Vẻ kinh ngạc đột ngột xuất hiện trên gương mặt Shalltear khiến Ainz bỗng cảm thấy bất an.

"Ainz-samaa..!"

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bộ ngực...không thấy."

Cậu nói này khiến vẻ mặt của tất cả các Thủ vệ giả đều trở nên nhăn nhó, bộ dáng đúng như kiểu "Đem lo lắng của chúng ta vứt đi". Thậm chí đến Demigure cũng méo xệch miệng.

"Ngươi còn nói được mấy chuyện vớ vẩn như thế à? Có biết là mình đã gây ra chuyện gì không?"

Tiếng la của Albedo như đại biểu cho sự trách cứ của mọi người khiến bả vai của Shalltear rung rung.

Hai tay buông thõng, Ainz ngơ ngác nhìn Shalltear cãi nhau với các Thủ vệ rồi tự hỏi những vấn đề liên quan tới chuyện sống lại.

Cậu đặc biệt hy vọng rằng hai người tại mộ địa - Clementine và đám Kajit - nếu phục sinh và mất trí nhớ giống Shalltear thì thật tốt.

Nhưng, cậu hiểu rõ rằng đó chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ.

Cậu vẫn chưa rõ lý do mà Shalltear mất kí ức, cũng không thể đảm bảo rằng dùng ma pháp phục sinh, và dùng vàng để phục sinh NPC sẽ giống nhau.

Khi Ainz còn mải suy nghĩ, những âm thanh mắng mỏ của Albedo cùng đôi mắt đẫm lệ của Shalltear truyền tới cậu.

Nhìn cảnh đó, Ainz biết rằng đôi mắt của cậu đang chan chứ một sự khao khát.

Hiện lên trong đầu cậu là cảnh tượng Simmering Teapot ( chị ) đang trách mắng Peluchino (em trai).

Còn có những chiến hữu đang mỉm cười.

Những NPC của hiện tại.

Những đồng bạn tại quá khứ.

Ainz nhẹ nhàng vươn tay, rồi dừng lại giữa không trung, như thể cậu bị ngăn cách bởi một bức tường thủy tinh vô hình.

Cậu cảm thấy cô đơn.

Sự ấm áp trong các Thủ vệ giả - cùng sự ấm áp mà cậu tìm kiếm không giống nhau.

Nếu cậu gia nhập, hẳn là họ sẽ chỉ thể hiện ra thái độ trung thành mà thôi.

Một dạng kính sợ dành cho chúa tể.

Đó không phải tình cảm giữa những người bằng vai phải lứa - sự ấm áp mà cậu luôn hy vọng.

Sự tiếc nuối đâm vào tim cậu.

Đang lúc tay cậu rơi xuống một cách vô lực. Như thể cảm nhận được sự khác thường từ Ainz, Albedo đột nhiên quay đầu và nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.

Ngay khi cậu muốn hỏi "Làm sao vậy?" ánh lửa trong hốc mắt Ainz bỗng trở nên mãnh liệt.

Albedo nhẹ nhàng vươn tay về phía cậu.

Sự do dự nhanh chóng được xua đi khi Ainz chạm vào tay cô, và bị kéo tới vòng tròn nơi các Thủ vệ đang đứng.

Albedo là người đầu tiên mở miệng, ngay sau đó là tiếng lục tục của những Thủ vệ khác.

"Ainz-sama! Xin ngài vui lòng mắng Shalltear đi."

"Đúng đấy ạ! Ngài nên trừng phạt con ngốc này..!"

"Thật vậy. Tôi tin là ngài-cần-nói-mạnh-mẽ-vào-đấy!"

"Phải nhớ giữ những lời vàng ngọc của Ainz-sama đó nhé."

"Không, có điều...không nên nghiêm khắc quá...có điều...kia...cái kia...!"

" Hahaha!"

Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của các Thủ vệ, Ainz cười lớn. Một tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng.

Mãi tới khi chấm dứt điệu cười, Ainz mới lặng lẽ nhìn tới Shalltear.

"Ta cũng từng nói với Albedo. Làn này sai không phải do ngươi Shalltear. Kẻ nên bị quở trách là ta. Đáng lẽ ra ta nên cẩn thận tính toán kĩ lưỡng hơn. Shalltear, ngươi không có lỗi gì cả. Hãy nhớ những lời đó."

"Cảm ơn...cảm ơn ngài!"

"Demigure, ngươi phụ trách giải thích chuyện tình cho Shalltear, không vấn đề gì chứ?"

Demigure khom người.

"Đúng rồi, còn Sebastian..."

"Ông ấy là mồi."

Các Thủ vệ đều gật đầu đồng ý khi nghe Ainz bình tĩnh tuyên bố đẩy một trong số họ vào nguy hiểm. Rõ ràng là họ ưu tiên cho đấng tối cao của Nazarick hơn là an toàn của bản thân.

"Tuy ta không muốn vậy...nhưng chỉ có thể làm như thế thôi...Mặc dù ta không biết vì sao Shalltear lại bị chú ý. Tuy nhiên, nếu đối phương đã nhắm đến chúng ta, thì rất có thể người đồng hành với Shalltear - Sebastian sẽ ở trong tầm ngắm. Nên ta không thể gọi ông về để lấy WI được...Albedo, lựa chọn một ít tinh anh, lệnh cho chúng bí mật giám thị xung quanh Sebastian. Tuy lấy Sebastian làm mồi, nhưng ta không muốn ông ấy bị thương. Ngoài ra, nếu có bất kì kẻ khả nghi nào gắng tiếp cận Sebastian...giết."

Kết thúc mệnh lệnh, Ainz nheo mắt lại - ngọn lửa trong hốc mắt của cậu tối sầm.

(Một ngày nào đó...ta sẽ tìm ra kẻ dám sử dụng WI với Shalltear...và cho hắn sống không bằng chết.)

"Tuân lệnh, thần sẽ mau chóng lọc ra những ứng cử viên phù hợp."

"Làm phiền ngươi rồi. Nhờ Shalltear, ta biết NPC có thể sống lại. Nhưng ta cũng không muốn phải tự tay sát hại những đứa con tinh thần của chiến hữu thêm một lần nào nữa. Nhớ chứ?."

Mọi Thủ vệ đều hạ thấp đầu một lần nữa với sự cảm động. Đại khái là vì họ lý giải sự quý trọng của Ainz với bản thân chăng.

Những lời này nếu nói ra khỏi miệng thì quả là có lực sát thương trên diện rộng.

Shalltear có vẻ mơ hồ hiểu được rắc rối mà mình đã gây ra. Sự ngạc nhiên mất đi, thay vào đó là vẻ hổ thẹn đến cực điểm.

Ainz định với tay để an ủi cô, nhưng lúc này một giọng nói khác xuất hiện.

"Uhmm...cái kia...Ainz-sama..."

"Sao vậy, Mare?"

"Kia...cái kia...uhmm..là dấu vết của trận chiến. Xin hỏi có cần xóa nó không ạ?"

"Không cần, ngươi biết đấy. Khi tinh cầu niêm ấn ma pháp bị hủy diệt thì sức mạnh khủng khiếp trong nó sẽ bùng nổ, đủ để san bằng một vùng thành bình địa..."

"A? Thật, thật ư?"

"...Thật có lỗi, là nói dối thôi. Nhưng người khác sẽ tin vào chuyện giả giả thật thật ấy. Dù sao tinh cầu niêm ấn cũng là đạo cụ hiếm, nên sẽ không có ai dám thử nghiệm nó. Albedo, đem Nigun đập vỡ đi, rồi nói với Thợ rèn là làm ra vết thương tích trên khải giáp của ta. Uhm, nên thêm dấu vết bị đốt, làm thế nào để tạo ra dáng vẻ như vừa trải qua chiến đấu kịch liệt ấy."

"Vâng thưa ngài."

"Mặt khắc, có lẽ là ta đã quá sơ suất. Không nghi ngờ gì nữa, phụ cận Nazarick tiềm ẩn rất nhiều kẻ đủ sức đả bại chúng ta. Vậy nên ta tuyên bố, bắt đầu kế hoạch phát triển Nazarick càng sớm càng tốt. Một trong số đó là ý tưởng sử dụng kỹ năng đặc thù của ta để triệu hồi quân đoàn Undead. Như lúc trước ta đã nói...Hả? Mới chỉ nói với Albedo? Được rồi, tóm lại là, ta muốn đặt kế hoach này lên ưu tiên hàng đầu. Nhất là những thi thể lấy từ quân đoàn Undead tại Eae Rantel đã cho ta rất nhiều gợi ý."

"Về điều này, thưa Ainz-sama."

"Nói đi, Albedo?"

"Kỹ năng đặc thù chế tạo Undead của Ainz-sama. Nếu dùng môi giới là thi thể nhân loại thì dù là trung cấp, năng lực cũng tương đối yếu, đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Đẳng cấp Undead được chế tạo từ nhóm Sunlight Scripture cao nhất là 40. Nếu cố tình chế tạo vượt qua cấp 40, thân thể của chúng sẽ bị tan thành mây khói.

"Vâng. Kỳ thật lúc biết được ý tưởng này thần từng cân nhắc dùng tới thi thể mới để thử nghiệm. Vậy...ngài có muốn sử dụng thi thể loài khác không ạ?"

"...Ý ngươi, không phải là muốn dùng các tôi tớ xác chết của Nazarick đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Thần tuyệt đối không có ý nghĩ ấy. Là thần muốn nói đến lũ demi-human ạ."

Albedo khẽ cười, một nụ cười vô cùng tàn khốc - cũng phi thường xinh đep.

"Aura từng báo cáo với thần về một thôn xóm của lũ Lizardman (Người thằn lằn). Thần cho rằng tập kích và tiêu diệt nơi đó, rồi đem chúng làm vật thí nghiệm sẽ vô cùng thích hợp. Ngài nghĩ sao?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 3-Chương Kết

Thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả cấp Mithril - Sky Wolf, Berette đẩy cánh cửa Công hội mạo hiểm ra

Các mạo hiểm giả khác nhìn vào anh ta với đầy sự kính trọng và sùng bái

Berette đã khá quen với cảnh này, nhưng sự nóng bỏng trong ánh mắt của bọn họ dường như không bằng so với một tháng trước đây.

Đây cũng là chuyện không thể làm khác.

Anh ta hướng ánh mắt của mình lên bảng thông báo nhiệm vụ, nhưng tiếc là anh không thể tìm thấy bất kỳ nhiệm vụ cấp Mithril nào ở đó cả.

Nhiệm vụ chỉ dành cho các mạo hiểm giả cấp Mithril không thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên lý do cho sự thiếu hụt của các nhiệm vụ lần này là do xuất hiện một mạo hiểm giả có thể nhanh chóng giải quyết tất cả các nhiệm vụ cấp mithril.

"... Momon-san."

Berette có chút bất mãn lẩm bẩm cái tên này.

Khoảng một tháng trước, một con Vampire khủng bố đã bị người đàn ông này tiêu diệt

Đó là một trận chiến khốc liệt đã làm rung chuyển cả trời đất. anh đã không thể trực tiếp chứng kiến cuộc chiến đó, nhưng sau khi nhìn thấy những tàn tích của cuộc chiến, người ta có thể tưởng cảnh chiến đấu của nó. Nhóm thám hiểm của Igavaruji, Kuragura tuy đi cùng với đàn ông kia nhưng cả nhóm lại bị chết toàn bộ khi họ dính phải những tàn dư từ những đòn đánh khủng khiếp trong cuộc chiến đấu đó. Kết quả này cũng không khiến mọi người phải ngạc nhiên.

Không, bất cứ ai đã tham gia trận chiến đó chắc chắn sẽ chết.

Sự bùng nổ của các tinh thể niêm phong ma thuật đã đốt cháy mặt đất xung quanh thành một màu đen, một số khu vực ở đó thậm chí đã trở thành một sa mạc. Điều gây sốc nhất là, nếu không được thực hiện theo cách đó thì sẽ không thể đánh bại con ma cà rồng kia. Hơn nữa--

"Bọn họ sống sót ..."

Mặt khác, bọn họ, những người đã chiến thắng và trở về một cách an toàn, tự nhiên sẽ được coi là một con quái vật khủng bố hơn so với Berette, người mà không có chút cơ hội đánh thắng được con Vampire đó.

Đó là lý do tại sao giọng điệu vừa nãy của anh rất khiêm tốn, và hơn nữa, Ainz đủ mạnh để nhận được sự tôn trọng của người khác.

Khi anh đang tưởng tượng về con người mạnh mẽ này, anh nghe thấy tiếng mở cửa và, những tiếng hò reo chói tai vang lên giống như một cơn gió thổi mạnh vào trong guild

Như đoán được điều gì gây ra những tiếng động này, Berette cũng quay sang nhìn theo hướng những người khác đang nhìn. Quả nhiên anh nhìn thấy người mà anh mong đợi.

Chủ đề chính của thị trấn này [Dark Hero]( Hắc Hiệp Sĩ), Momon.

Với hai thanh kiếm lớn trên lưng và một người phụ nữ có vẻ đẹp vô song đi kèm bên cạnh.

"Phần trước của bộ áo giáp sử dụng một lượng lớn adamantium... đến cùng giá trị của nó là bao nhiêu?"

Cái danh hiệu của "Dark Hero" đến từ bộ áo giáp siêu cao cấp bao bọc toàn bộ cơ thể, đã bị hư hại nghiêm trọng khi trở về. Nó đã bị cháy đen, trên bộ giáp có đầy dấu vết vỡ và dấu móng vuốt, nhưng bây giờ mà bộ giáp màu đen không có nửa điểm hư hỏng và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.

Đó là Hiệp hội Ma Pháp Sư, đã huy động tất cả Magic Caster của họ thi triển phép thuật sửa chữa lên nó.

Tấm kim loại treo ở trước ngực - huyền thoại sống, vật mà mọi mạo hiểm giả sùng bái , con át chủ bài của nhân loại bảo vệ họ khỏi các chủng tộc mạnh mẽ khác- Adamantium.

Chiến công của anh ta đã vượt xa cấp bậc orchichalcum,cái cấp bậc chưa bao giờ từng xuất hiện trong thành phố Eae Rantel.

Cũng giống như sự xuất hiện của một vị anh hùng bước ra từ những mẩu truyện xưa, không khí bên trong đại sảnh đột nhiên trở nên ồn ào.

"Mạo hiểm giả cấp Adamantium thứ 3 của Vương quốc ..."

" chính là anh ấy ...[Dark Hero] Momon ... và theo anh là [Tuyệt sắc công chúa] Nabel, cô ấy thực sự đẹp giống như tin đồn."

"Anh có biết không, chính anh ta đã thiêu rụi một khoảng rừng lớn ... Tôi đã nghe nói anh ta đã dùng Vũ kỹ thiêu cháy chúng."

"Không thể nào, làm sao có thể ... Nếu một khu rừng lớn lại bị phá hủy bằng cách sử dụng Vũ kỹ, anh ta còn là con người sao?"

"Anh ta có lẽ là một trong số ít người có thể làm một điều như vậy? Đó chính là lý do tại sao Adamantium là cấp cao nhất cho các mạo hiểm giả. Nếu một người nào đó nói rằng anh ấy là người giỏi nhất trong hàng ngũ Adamantium, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào. "

Theo ánh mắt sùng bái của mọi người, Momon nhàn nhã đi về phía quầy. Các nhà thám hiểm người đang thảo luận chi tiết nhiệm vụ với nữ nhân viên lễ tân, tất cả đều cùng nhường đường cho nhà mạo hiểm giả cấp cao nhất này. Biểu hiện của họ cho thấy rõ sự tôn trọng và sợ hãi.

Momon nói chuyện với nhân viên tiếp tân.

"Nhiệm vụ đã được hoàn thành, vui lòng giúp chúng tôi tìm kiếm xem có nhiệm vụ mới nào không."

Đôi mắt của cô gái mở to, nhưng là chỉ trong giây lát. Berette biết tại sao cô ấy lại trợn tròn hai mắt lên như vậy. Nhiệm vụ mà Momon và Nabel tiếp nhận, cho dù đối với mạo hiểm giả cấp Mithril cũng rất khó giải quyết. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhất định phải tốn khá nhiều thời gian, nhưng bọn họ lại có thể giải quyết nó trong một khoảng thời gian ngắn.

Đúng vậy, nếu nó đã được ủy thác cho anh ta, cho dù là nhiệm vụ cấp Mithril cũng có thể nhanh chóng giải quyết.

Đây là chuyện đương nhiên, bởi vì người đạt đến cấp cao nhất của mạo hiểm giả tất nhiên sẽ có cái bản lĩnh này.

"Có vẻ ở đây chẳng có việc gì dành cho mình rồi."

Berette không thể không phàn nàn, nhưng anh ấy cũng không quan tâm đến việc này cho lắm. Sau khi đạt đến cấp bậc Mithril, trừ khi có những trường hợp đặc biệt, người ta sẽ có đủ tiền cho việc nghỉ hưu và sống giàu có trong nốt phần đời còn lại của họ. Những mạo hiểm giả khi đạt tới cấp bậc này tiếp tục đi mạo hiểm vì lý do khác hơn là về tiền bạc.

"Ah, Momon-san. Tôi rất xin lỗi, nhưng tại thời điểm này chúng tôi không có bất kỳ nhiệm vụ phù hợp cho bạn, thật sự xin lỗi. "

Nhân viên lễ tân đứng lên và cúi chào thật sâu.

"Như vậy sao... "

Anh ta định nói gì đó nhưng lại dừng lại, vài giây sau lại nói tiếp:

"Vậy thì tốt rồi, tôi đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng cần làm, vì vậy giờ tôi sẽ quay trở lại khách sạn. Nếu bất cứ điều gì khẩn cấp, bạn có thể tìm thấy tôi ở đó. Bạn biết mà khách sạn tôi đang ở, phải không? "

"Có, nó có phải là Khách sạn Hoàng Kim phải không?

Momon gật đầu và quay người một cách thanh lịch, chiếc áo choàng màu đỏ của anh bay phất phới trong, và cất bước đi ra. Khi Momon đi qua anh, Berette nghĩ rằng anh đã mơ hồ nghe thấy những gì của anh ta đang nói, nhưng giọng nói rất nhỏ, khiến anh không thể hiểu được nội dung trong những lời nói đứt quãng đó.

Cái mà Berette không nghe thấy, chính là mệnh lệnh triển khai toàn bộ vũ lực của Ainz gửi cho những thuộc hạ đang ở cách xa anh ta.

"Mệnh lệnh cho Gangantua bắt đầu hành động, gọi Victim và chờ đợi cho Cocytus trở lại. Vì đây là một cơ hội hiếm có, hãy để tất cả Thủ hộ giả cùng tham gia hành động."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-The Lizard Man Heroes:Mở Đầu

"Mừng ngài đã về, Ainz-sama."

Trở lại phòng riêng sau nửa tháng hành trình mệt mỏi cùng những lời kế tiếp của Albedo khiến chút sức lực sót lại trong cơ thể cậu bị cướp sạch.

"Ngài muốn ăn trước? Muốn tắm trước? Hay...ngài muốn-em-trước?"

Trong khoảnh khắc, Ainz nghĩ mình vừa thấy một đống biểu tượng hình trái tim đang bay phấp phới quanh Albedo.

"...Albedo, ngươi định làm gì thế?"

"Thưa Ainz-sama, em đang chơi trò tân hôn đó. Em nghe nói khi chồng mình quay trở về sau chuyến công tác vất vả thì đây là cách tốt nhất để chào mừng. Ngài thấy...có được không?"

Cuối cùng thì Ainz đã hiểu được lý do tại sao không có ai nghênh đón khi cậu trở về Nazarick.

Đừng nói là kết hôn, ngay cả đến hẹn hò, Ainz cũng chưa từng trải qua nữa là. Nhưng khi định lạnh nhạt đáp lại "Ta không biết", cậu ngay lập tức nuốt lời đó xuống dưới. Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép cậu thể hiện ra mặt.

Bên cạnh đó, Ainz cũng không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi "Ngài thấy có được không?" của Albedo.

Mặc dù không có tự tin, nhưng Ainz vẫn quyết định trả lời với thái độ "đã hiểu" không có lấy kẽ hở.

"Nó rất quyến rũ, Albedo."

"Thật tuyệt vời!!!"

Albedo mỉm cười rạng rỡ cùng bộ dạng cao hứng của cô khiến Ainz nhẹ nhàng ngồi xuống như thể đang lâm vào trạng thái ứng chiến.

Cậu cảm thấy như đang bị một con rắn leo lên lưng.

Cái cảm giác này...có lẽ là do ánh mắt tràn ngập thú tính của Albedo. Nhãn cầu màu vàng của cô lấp lóe liên tục. Nếu Ainz dám nói đùa là "Ta muốn ngươi", đảm bảo cậu sẽ bị lôi xuống giường và...Giống hệt như đầu đề của một câu chuyện kể về con dã thú đang chuẩn bị làm thịt con mồi của nó, tình trạng này khiến Ainz chợt nghĩ tới danh từ "phản cưỡng hiếp".

Trên cơ bản thì ham muốn của Ainz đã không còn, nhưng sự rung động vẫn còn sót lại và bị thôi thúc bởi mùi hương trên cơ thể của Albedo. Cậu muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra và dục vọng bắt đầu tràn vào trong suy nghĩ của cậu.

(Dừng tay, đồ ngốc.)

Nhờ không có trái tim cùng sự lý trí đến cực điểm của một bộ xương khô nên Albedo không thể thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu.

Trước khi tới thế giới này, Aizn đã từng sửa thiết lập của Albedo thành "Yêu Momonga sâu đậm". Do vậy cậu có cảm giác mình đang lợi dụng tình cảm của cô và tự ngăn mình bởi tội lỗi hay cảm giác gần như thế.

(Nhưng mình đã "mất" rồi...Có còn thì sao...quan hệ thuần thiết giữa nam nữ thường không suôn sẻ...nhưng mình vẫn sợ tiến thêm...)

Đó là ý nghĩ của Ainz - kẻ chưa từng có bất kì mối quan hệ với phái nữ nào trong suốt từng ấy năm cuộc đời.

Chưa kể, những NPC do các chiến hữu sáng tạo, theo ý nghĩa nào đó, đều là những đứa con tinh thần của họ. Làm hoen ố NPC sẽ khiến lương tâm của Ainz cắn rứt trước đồng bạn.

(Mình thật ngu ngốc, đây đâu phải vấn đề mình cần lo lắng lúc này chứ.)

"Ah!"

Tiếng kêu đột ngột của Albedo khiến ngọn lửa trong hốc mắt Ainz sáng lên.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Albedo, đã xảy ra...?"

"Thật xin lỗi, em quên mất là phải mặc bộ trang phục chiến đấu cuối cùng ( tạp dề khoe thân) mới hợp lễ tiết."

Sau khi nói xong, Albedo cúi xuống nhìn bộ lễ phục của mình với đôi má ửng đỏ.

"Nếu ngài cho phép em, em sẽ thay đồ ngay lập tức."

Thanh âm nhỏ dần rồi biến thành tiếng muỗi kêu khi Albedo len lén nhìn sang. Thậm chí còn thêm một vài câu nói như theo dạng "Hay Ainz-sama muốn em thay ngay tại đây." Đại loại như vậy.

"...Ah...Uhmm...thật là...Hahaha, Albedo, dừng trò đùa tại đây và vào việc chính đi."

"Vâng, xin tuân mệnh."

Ainz cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ và nỗ lực thu hồi lại ánh mắt của mình. Cậu hạ mình xuống ngai vàng rồi ném 3 túi da cho Albedo - người đã tắt chế độ "vợ" và chuyển sang chế độ "thư kí" xuất sắc.

Những chỉ thị bắt đầu được đưa ra.

"Đầu tiên, đây là tiền ta nhận được ở Eae Rantel. Hãy dùng nó để thử nghiệm đi."

Ba túi với kích cỡ khác nhau, với một túi lớn nhất. Bên trong chính là tiền vàng, bạc và đồng mà Ainz thu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Công Hội Mạo hiểm giả.

"Vâng, thần sẽ đưa chúng vào khoản chi phí của hệ thống phòng ngự trong Nazarick và thí nghiệm triệu hồi ma vật."

"Giao cả cho ngươi. Ngoài ra thì áp dụng biện pháp chế tạo Scroll bằng số tiền này xem sao. Ta cần kết quả sớm nhất."

Vàng thu được trong game YGGDRASIL không chỉ dùng để mua bán vật dụng mà còn được sử dụng vào nhiều việc khác. Ví dụ như để trang trải các chi phí hành chính cho hệ thống cơ sở của Guild, rồi phí triệu hồi ma vật có đẳng cấp 30 trở lên, làm vật môi giới để phát động ma pháp, trả phí chế tạo vật phẩm, thậm chí còn dùng để phục sinh NPC.

Nói chung là nó có rất nhiều ứng dụng.

Trên thế giới mới, tuy tiền vàng của YGGDRASIL vẫn có thể sử dụng, điểm này đã được xác nhận, nhưng thế giới này ngoài vàng ra thì còn có cả bạc và đồng.

Cậu muốn biết [Nazarick] có thể sử dụng được số tiền đó hay không.

Bởi thí nghiệm này có ảnh hưởng rất lớn tới số phận của Nazarick. Đó không phải là chuyện giật gân. Nếu đồng tiên thu được có thể sử dụng như ở YGGDRASIL, vậy chính sách tương lai của Nazarick sẽ phải thay đổi rất lớn. Và việc thu thập tiền bạc sẽ trở nên quan trọng hơn.

Tùy vào trường hợp, tiền bạc của thế giới này sẽ được ưu tiên sử dụng. Trái lại, nếu chúng không thể dùng, Ainz sẽ phải đối mặt với sự tiêu hao đáng sợ mà ngay cả Bảo vật điện cũng không đủ dùng.

"Còn Clementine - "

Nhắc đến tên của nữ nhân bị trộm xác khiến Ainz lộ ra biểu cảm như nuốt phải một con ruồi.

Bởi sai lầm của Ainz, người phụ nữ nắm giữ rất nhiều thông tin quý giá này ( rất có thể ) phục sinh. Mà cũng có thể là một vài thông tin của cậu đã bắt đầu bị rò rỉ.

Kẻ thù Ainz phải đối mặt rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chưa nắm được chút thông tin nào về bọn chúng, còn tình báo bên cậu thì đã lộ rõ rành rành.

(giá mà nó truyền tới tai thành viên Guild thì tốt quá...Nhưng...dù sao cũng không thể hy vọng vào loại may mắn xa vời này. Cần cẩn thận hơn thôi. Nói chung, mình nên làm gì với thân phận Momon đây?)

Momon sẽ bị hoài nghi. Nhưng trong lúc danh vọng của cái tên này tăng cao mà bỏ đi thì thật đáng tiếc. Chưa kể chuyện Ainz và Momon là một người chưa từng bị bại lộ.

(Đành phải tùy cơ ứng biến vậy.)

Không cách nào tìm ra được đáp án, Ainz vứt chủ đề đó sang một bên rồi rời khỏi mê cung suy nghĩ.

"Lệnh cho Pandora's Actor ném thanh kiếm một tay của người phụ nữ đó vào Shredder để kiểm tra."

"Shredder?"

Thanh âm kinh ngạc của Albedo nhắc cho Ainz nhớ lại tên gọi chính thức của đạo cụ ấy.

"Hộp trao đổi. Nó nắm giữ kỹ năng đặc thù của hệ thương gia, giám định vật phẩm cấp cao. Ngoài ra hãy kêu Pandora lấy hình dáng của Nearani-san để dùng thêm kĩ năng đặc biệt."

Nhìn Albedo cúi đầu biểu thị đã hiểu, Ainz đặt tấm da da lên trên bàn.

"Còn một việc nữa, đây là địa đồ của Eae Rantel."

"Là cái này sao...?"

Lông mi của Albedo nhăn nhó trước sự thô kệch của tấm bản đồ.

"Ta hiểu ngươi không vừa lòng. Nhưng dù sao nó chỉ là một địa đồ thể hiện một phần nhỏ của thế giới mà thôi. Vẫn còn rất nhiều nơi và địa danh không được ghi chép rõ ràng."

Nói ví dụ như vị trí tộc thảo nguyên Centaur (nhân mã), tổ của Scorpionmen trong sa mạc, quốc gia núi non Dwarf (người lùn) đều không được thể hiện trên bản đồ. Nếu không nhờ mối quan hệ với Chủ tịch Hiệp hội ma thuật, hẳn cậu đã không biết về những điều đó.

Dù sao bản đồ này cũng chỉ hữu ích cho con người mà thôi.

Chưa kể độ tin cậy của bản đồ khá thấp, nhưng địa đồ tốt sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, rồi còn những kẻ có ý định xấu.

Đây là lời nhắc nhở chân thành của "Theo Rakeshee"chủ tộc Hiệp Hội ma pháp - người có kinh nghiệm và quan hệ tốt nhất với cậu.

Để có được bản đồ này đã là một chuyện rất khó khăn rồi, từ thái độ của ông ta có thể cho thấy rõ điều đó.

"Thần đã hiểu. Vậy thần sẽ làm bản sao và phân phối nó cho các Thủ vệ."

"Tốt! Như vậy ta sẽ giải thích một chút."

Ainz chỉ vào vùng trung tâm của bản đồ, nơi có các chi tiết nhỏ được ghi lại xung quanh.

"Đây là Eae Rantel. Còn đây là Nazarik.

Ngón tay di chuyển về hướng đông bắc, nơi được bao quát bởi một mảnh rừng đại ngàn - đây chính là phụ cân Nazarick, từ địa đồ có thể thấy rõ ràng.

"Còn đây là dãy núi Azerlisia, biên giới giữa Vương Quốc Re-Esstize và Đế Quốc Baharuth. Thuận theo mũi phía nam và xoay quanh cả vùng núi này là rừng Tove. Men theo nó là một dòng sông chảy tới vùng đại hồ.

Ainz gõ xuống vùng phía nam của hồ.

"Đây chính là vùng đầm lầy nông...nơi cư trú của bộ tộc Lizardemen."

Nhìn Albedo gật đầu, Ainz tiếp tục chuyển tay xuống dưới.

"Kế tiếp là thông tin từ chủ tịch Hiệp hội ma pháp về các nước xung quanh. Nằm ở phía tây bắc của Vương Quốc với vô số dãy núi là nơi sinh sống chủ yếu của tộc Bán nhân loại, còn có tên gọi Liên Minh Agrand. Phải thận trọng, bởi theo tình báo thì đại diện cho chúng là một con rồng có 5 đến 7 đầu rất hùng mạnh. Tiếp đó tại phía tây nam của Vương Quốc tồn tại một quốc gia nổi tiếng với danh xưng Holy Kingdom do 7 vị thần xây dựng và được bao quanh bởi Great Wall dài hơn 10.000 mile. Tuy trên bản đồ không có ghi chép nhưng nơi này tồn tại rất nhiều vùng hoang dã cùng các cuộc chiến phân tranh giữa các chủng Bán nhân loại."

"Là nơi Demigure từng đến."

"Không sai. Ở phía bên kia vùng Hoang dã chính là Pháp Quốc Slane, có thể sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta."

"Còn, tuyến phân cách này?"

Ngón tay trắng như ngọc của cô đặt lên một đường tuyến dài màu đen.

"Nhiều khả năng đó là đường biên giới. Nhưng nó cũng chỉ có tác dụng tham khảo thôi, dù sao cũng quá giản lược. Như vậy, trở lại phía Đế Quốc bên này. Vùng đông bắc của Đế Quốc có rất nhiều thành phố độc lập, cộng đồng đó liên hợp thành các liên minh quốc gia. Tuy vậy cũng có một vài điểm là thành phố riêng của Bán nhân loại. Đến tây nam của Đế Quốc là những hẻm núi là cứ điểm của tộc Wyverns và phi long....Những bộ lạc nhỏ đều tập trung tại chỗ này."

Dựa vào suy đoán, Ainz cho rằng khu vực này tương tự như cứ điểm Wulingyuan trong YGGDRASIL, nhưng cụ thể tình huống thì chưa rõ ràng.

"Kỵ binh rồng?"

Ở YGGDRASIL, rồng bay cùng ma thú có thể triệu hồi bởi các người chơi có class kỵ binh đạt trên cấp độ 30, nhưng hiện tại thì cậu chưa có căn cứ phán đoán.

"Nghe nói là vậy...họ được cho là rất mạnh. Nhưng đối với Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik mà nói thì sức mạnh đó chỉ là trò vặt thôi...Rồi, phía dưới này, tại phía Đông của Đại Hồ là mép của địa đồ."

Ainz chỉ ra ngoài bản đồ.

"Có vẻ ở đây tồn tại một quốc gia có tên là Vùng đất của rồng."

"Rồng?"

"Không sai. Một đất nước được tạo ra bởi loài rồng hùng mạnh trong quá khứ. Nghe nói vương tộc tại đó cũng kế thừa dòng máu này...Thật hay không thì chưa xác đinh...Mà, địa đồ cũng chỉ dừng tại đó."

Nếu Ainz vẫn còn là Suzuki Satoru, hẳn cậu sẽ cười nhạo mấy điều này. Nhưng kể từ khi đến thế giới này, khả năng đó vẫn tương đối cao.

"Như vậy, Ainz-sama, chúng ta cần cảnh giác với Pháp Quốc Slane và Liên minh Yagrande?"

Ainz khoanh tay và phát ra một tiếng Um

Albedo chậm rãi cúi thấp. Cô không thể tùy tiên luận về quốc gia khi thông tin còn quá nhiều thiếu sót. Tuy vậy -

"Xin thứ lỗi cho thần. Nhưng thần cho rằng chúng ta nên tập trung vào quốc gia này trước thì hơn."

"...Không sai. Ngay cả quốc gia này cũng có vấn đề, hẳn phải có kẻ mạnh mẽ nào đó ẩn nấp dưới chúng ta."

Nhất là kẻ đã sử dụng WI lên Shalltear.

Ngay cả khi những suy nghĩ này không được nói ra, Albedo vẫn hiểu được ý của Ainz.

Ainz tiếp tục đặt vào một chỗ nằm tại góc nằm giữa phía nam và phía đông của bản đồ.

"Phía đông có một thành phố tên là [Sea City], còn thành phố tại phía nam được xưng là Marine, được tạo ra bởi Bát Dục Vương. Ngươi nên thận trọng với nó. Thành phố của Bát Dục Vương... là một thành phố nổi trên sa mạc."

"Thành phố nổi?"

"Chỉ là tin đồn thôi, có thể là không chính xác. Nghe nói thành thị bên dưới thành nổi tồn tại một nguồn nước vô hạn và được bao bọc bởi kết giới ma thuật, một ốc đảo khó tin giữa sa mạc khắc nghiệt."

Ánh mắt của Albedo lạnh dần. Cô nhỏ giọng nói:

"Ngài có muốn thực hiện một cuộc tấn công không?"

"Không cần phải liều lĩnh như vậy. Dù lũ dùng WI có ở đây thì chúng ta vẫn cần thăm dò chiến lực của chúng trước. Tình trạng của Shalltear gần đây thế nào?"

"Sau khi phục sinh thì phương diện thân thể không có vấn đề, chỉ là..."

"Ngôn ngữ ấp a ấp úng như vậy? Định làm ta lo lắng sao?"

"Ah! Xin thứ lỗi cho thần. Thực tế thì về mặt tinh thần của cô ấy xuất hiện một vài bất ổn."

"...Ảnh hưởng còn sót lại từ hiệu ứng khống chế tinh thần sao? Chẳng lẽ sau khi giết Shalltear và hồi sinh cô ấy cũng không thể xóa bỏ trạng thái của WI?"

"Không, không phải vậy ạ...Là do ý định thù địch và chĩa mũi thương vào Ainz-sama. Với Shalltear thì đó là một tội không thể tha thứ."

Ainz không biết nên làm thế nào.

Mọi chuyện đều là lỗi của cậu, và Shalltear không hề sai. Những lời này đã được cậu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

"Xin ngài thứ tội cho sự phản đối vô lễ của thần."

Ainz gật đầu trước biểu hiện chân thành của Albedo.

"Thần cho rằng ngài nên áp dụng hình phạt."

Sắc đỏ trong hốc mắt Ainz tối lại. Cậu mở miệng, nhưng khép lại ngay lập tức bởi câu nói tiếp theo của người trước mặt.

"...Thưởng phạt phân minh là chân lí trên đời. Nếu Ainz-sama nghiêm phạt Shalltear, cảm giác tội lỗi mà cô ấy mang theo sẽ được giảm bớt. Còn nghiêm phạt đến trình độ nào, và khi nào có thể tha thứ, xin ngài hãy quyết định. Nếu không thì cảm xúc tiêu cực trong trái tim của Shalltear sẽ không thể nào xóa bỏ được."

Điều này đúng, bởi không thể không phạt ai đó khi người ta phạm lỗi. Cậu hoàn toàn có thể phạt Shalltear một chút, rồi tha thứ, đây cũng là cơ hội cho cô ấy tha thứ cho chính mình.

Mặc dù có chút tội lỗi với Shalltear, nhưng nó là điều nên làm.

"Ta hiểu. Ngươi hãy ban hình phạt cho Shalltear."

"Vâng! Xin hãy tin tưởng vào thần. Và xin người thứ lỗi cho những lời quá phận của thần."

"Ngươi nói gì vậy? Đề nghị đó chính là thứ ta cần. Khi ta lâm vào thế bí, ý kiến của ngươi đã giúp ta rất nhiều. Albedo, ngươi đã thực hiện nhiệm vụ Tổng quản Thủ vệ Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik một cách rất xuất sắc. Ta vô cùng hài lòng về ngươi."

"Thần tạ ơn người!"

Với đôi mắt ươn ướt và gò má ửng hồng, người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian cúi đầu trước Ainz.

Phản ứng xấu hổ làm cậu xua tay.

"Được rồi. Ta sẽ tiếp tục công tác của mình. Mọi chuyện còn lại giao cho ngươi."

"Vâng! Xin hay tin tưởng vào thần! Khi người vắng mặt, thần sẽ thực hiện trách nhiệm bằng hết sức lực của mình."

Trên đường đi, Ainz còn nghe được vô số lời thì thầm với giọng điệu dịu dàng của một người vợ sắp phải xa chồng.

Cậu quyết định bỏ qua nó bởi Albedo vẫn còn tiếp tục lảm nhảm.

"Chỉ là, xin Ainz-sama hãy chú ý một chút. Kẻ điều kiển tâm trí của Shalltear bằng WI có thể tấn công ngài."

"Oh!"

Lần đầu tiên kể từ lúc quay lại, Ainz phát ra tiếng không vui.

"Ngay cả vậy ta vẫn đủ khả năng phản kích lại chúng..Mà ngay cả như vậy, thì an tâm, Albedo, nếu gặp phải kẻ địch giấu mặt, ta cũng sẽ ưu tiên rút lui và dùng đám tôi tớ làm lá chắn."

Ainz chậm rãi nhìn lên trần nhà, giả định mọi trường hợp có thể xảy ra.

Kẻ dùng WI có thể là ngươi chơi vừa mới xuất hiện, cũng có thể là cái bóng của những người chơi từng đến đây trong quá khứ, chưa chắc rằng họ là kẻ địch... Nhưng để an toàn, cậu không thể sơ ý và phải chuẩn bị sẵn giải pháp cho tình huống xấu nhất.

"Trước khi xác định được danh tính của kẻ thù, hành động cần bí mật nhất có thể. Nhưng thần nghĩ dùng mồi thôi thì chưa đủ...Có nên tiến hành kế hoạch tiếp theo chứ ạ?"

Albedo liếc nhìn Ainz một cái.

Cậu hiểu ý nghĩa của phản ứng này.

"Cocytus chưa báo cáo lại. Còn báo cáo của Entoma vẫn trong phạm vi dự kiến của thần. Thời gian tiếp cận đến giờ hẳn là không sai lệch lắm. Ngay khi có báo cáo, chúng thần sẽ thực hiện nó."

"Như vậy...Ta hy vọng là dù không đạt được kết quả mong muốn thì vẫn sẽ có thu hoạch trở lại."

"Thần cũng mong là vậy."

"Tốt lắm. Tuy ta muốn tự mình đến xem nhưng nhiệm vụ của Công Hội lại đang chồng chất quá nhiều. Thật đáng tiếc vì không được trực tiếp chứng kiến trận chiến thú vị này. Tuy vậy ta vẫn muốn theo dõi tình hình chiến đấu. Dùng phương pháp ghi hình, nhớ ghi lại hình ảnh cuộc chiến giữa Lizardmen và quân đội của Nazarik. Càng trực tiếp càng tốt. Rõ chứ?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Chương 1: Khởi Hành

Phần 1

Đế Quốc Bahuruth và Vương Quốc Re-Estize được ngăn cách bởi một dãy núi hùng vĩ có tên Azerlisia- một đường biên giới tự nhiên giữa hai đất nước. Tại phía nam của chân dãy núi ấy là một khu rừng đại ngàn Tove và phía bắc của nó là Đại Hồ.

Khu vực Đại Hồ có bán kính khoảng 20km, có hình dạng giống như một quả bầu ngược, được chia thành Thượng Hồ và Hạ Hồ. Thượng Hồ tương đối sâu, là nơi tập trung của các sinh vật to lớn trong khi Hạ Hồ lại là nơi sinh sưống của những sinh vật nhỏ hơn.

Xuống cuối phía nam của Hạ Hồ, có một khu vực rộng lớn do đầm lầy và hồ nước xen kẽ với nhau. Nơi đây, có khá nhiều công trình được xây dựng, tiêu biểu là hàng chục nhà sàn bằng gỗ. Những chiếc chân chống to lớn cắm chặt xuống đầm lầy, làm trụ cột cho cả căn nhà, giúp cư dân dễ dàng sinh hoạt trên dầm lầy hơn.

Cánh cửa của một trong số đó được kéo lên, và chủ nhân của nó bước ra ánh mặt trời lấp lánh.

"Hắn" là một Bán nhân loại, thuộc chủng tộc Lizardmen.

Lizardmen là loài bò sát, nhưng lại có những đặc trưng của con người. Cụ thể hơn, phần đầu là bò sát, cơ thể nhìn chung giống như rắn mối nhưng đứng thẳng trên hai chân và tay chân linh hoạt.

Họ được xem là Bán nhân loại cùng loại với Goblin và Orc, do văn hóa không giống với con người, và lối sống được cho là man rợ. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận, Lizardmen cũng văn hóa riêng của mình.

Lizardmen đực trưởng thành có chiều cao bình quân khoảng 1m9, cân nặng vượt trên 100kg. Cơ thể của họ rất ít mỡ vì họ cho rằng cơ bắp cường tráng mới đáng tự hào.

Ngoài ra họ còn có một chiếc đuôi bò sát ở phần eo như một phương tiện để duy trì cân bằng cơ thể.

Do sự tiến hóa để thích hợp với hoàn cảnh đầm lầy, chân của các Lizardmen có bao màng để giúp dễ di chuyển trên vùng ngập nước. Tuy vậy, nó cũng khiến cho việc hoạt động trên cạn khá bất tiện, song nó cũng không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt ngày thường của họ.

Khác với rắn mối, bao phủ bên ngoài cơ thể những chiếc vẩy màu xám xanh và hơi đen, giống như lớp da của cá sấu. Sức phòng ngự của nó còn cứng rắn hơn cả các bộ giáp nhân loại.

Tay của Liziardmen cũng có năm ngón tương tự như tay con người, nhưng móng tay phát triển và sắc nhọn hơn.

Vũ khí của Lizardmen khá thô sơ - bởi họ không biết cách khai thác quặng trong vùng đầm lầy - phần lớn là giáo mác được chế tác thủ công từ nanh vuốt của quái vật, hoặc dạng vũ khí cùn với đá và gỗ được cột lại với nhau.

Bầu trời trong xanh và mặt trời đã lên cao. Đâu đó trên bầu trời được điểm tô bằng những đám mây trắng lững lờ. Thời tiết hôm nay rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy dãy núi xa một các rõ ràng.

Tầm nhìn của Lizardmen rất rộng, dù họ không cử động đầu cũng có thể thấy ánh mặt trời chiếu vào mắt.

"Hắn" - Zaryusu Shasha nheo mắt rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang trong khi đưa tay gãi con dấu trước ngực mình.

Luật lệ trong xã hội Lizardmen rất nghiêm ngặt, với tộc trưởng là người lãnh đạo tất cả. Vị trí này không phải dựa vào kế thừa huyết thống, mà do cuộc bầu chọn cá thể mạnh nhất trong bộ tộc. Cứ một vài năm, nghi thức tuyển tộc trưởng lại diễn ra một lần.

Trợ giúp tộc trưởng là một hội đồng nguyên lão bao gốm các Lizardmen cao tuổi. Dưới nữa là các chiến binh, tiếp đó là Lizardmen đực và Lizardmen cái, cuối cùng là Lizardmen nhỏ tuổi. Xã hội của họ được kết cấu theo cách này.

Đương nhiên cũng có một số Lizardmen không tồn tại theo cách này.

Đầu tiên là Vu sư đứng đầu Vu các, địa vị chỉ đứng dưới trưởng lão. Đó là do sử dụng ma pháp trị liệu cùng ma thuật tiên tri và xem khí tượng (TL: Rõ hơn chút là khả năng dự báo thời tiết) đặc biệt của họ. Có thể nói là tác dụng phụ trợ cho sinh hoạt của Vu sư vô cùng to lớn.

Tiếp đó là nhóm Thợ săn (Hunter). Ban đầu họ chịu trách nhiệm cho việc đánh cá và săn bắn để cung ứng lương thực duy trì cho cả bộ lạc, nhưng nhờ các Lizardmen bình thường hỗ trợ, nên đa phần họ đều dành thời gian làm nhiệm vụ trong rừng.

Lizardmen là loài ăn tạp nhưng thực phẩm chủ yếu của họ là loài cá dài khoảng 80cm và họ không tiêu thụ được thảo mộc hoặc hoa quả.

Mục đích chính của các thợ săn khi tiến vào rừng là thu hoạch gỗ. Đối với Lizardmen mà nói, trên đất liền tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm mà họ không thể đối phó, vậy nên chỉ có những người có khả năng mạnh mẽ mới có thể làm được việc này.

Vậy nên họ được trao quyền tự quyết định, nhưng vẫn nằm dưới thẩm quyền của tộc trưởng và phải tuân phục tuyệt đối mọi mệnh lệnh.

Có thể nói xã hội của Lizardmen là một xã hội gia trưởng với phân công lao động rất rõ ràng.

Song có một loại nằm ngoài quyền lực của tộc trưởng.

Đó là những người lữ hành.

Từ sự phân chia rõ ràng trên, "người lữ hành" hẳn phải là "dị chủng" (TL: Loại khác biệt). Tuy vậy, trên cơ bản Lizardmen là xã hội bài ngoại, việc nhận người ngoài vào bộ tộc là tình huống đặc biệt và vô cùng hiếm hoi.

Như vậy "người lữ hành" đến cùng là ai?

Họ chính là những Lizardmen mong muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Nếu không có việc nghiêm trọng nào đó như tình trạng thiếu lương thực, các Lizardmen sẽ không bao giờ rời khỏi quê hương. Tuy vậy, vẫn tồn tại một phần rất nhỏ, các Lizardmen chủ động muốn rời đi.

Khi một người lữ hành quyết định rời bộ tộc, họ sẽ có một dấu ân đặc biệt khắc trước ngực mình, như một bằng chứng cho thấy họ đã không còn đứng dưới sự ràng buộc của quyền lực nữa.

Hậu hết những người đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại, đa phần họ chết giữa đường đi, cũng có thể tìm được nơi định cư mới hoặc gặp những chuyện khác nhau...song cũng có một vài trường hợp hiếm hoi, quay trở lại quê hương sau khi kết thúc chuyến lữ hành.

Nhờ những tri thức giá trị mà người lữ hành thu được, họ được đánh giá rất cao. Tuy đã thoát ly khỏi quyền lực khống chế và trở thành ngoại tộc, địa vị của họ vẫn vô cùng quan trọng.

Thực tế thì các thôn dân đều vô cùng tôn trọng Zaryusu, nhưng địa vị của hắn còn cao hơn các những người được tôn kính khác. Không chỉ vì hắn là người lữ hành. Mà còn bởi -

Khi từ từ bước xuống cầu thang ngập nước, hắn đeo lên eo vũ khí yêu thích của mình. Sự ma sát giữa kim loại và lớp vảy tạo lên những tiếng lích nhích.

Đó là một thanh đao có lưỡi xanh và trắng, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ. Hình dạng có chút kì lạ, thân đao và tay cầm được nối liền, như một cây đinh ba. Bắt đầu từ cuống đao, lớp thép mỏng dần, và cho đến mũi đao thì độ dày chỉ còn như một tờ giấy.

Không một Lizardmen nào không biết đến loại vũ khí này. Một trong bốn báu vật của bộ tộc Lizardmen - [Frost Pain].

Đây mới là lý do đằng sau sự nổi tiếng của Zaryusu.

Hắn bắt đầu di chuyển.

Có hai nơi hắn cần đến, với lễ vật cõng trên lưng.

Đó là con cá lớn - món chính của Lizardmen. Mùi tanh hôi từ giỏ cá đằng sau truyền đến không khiến Zaryusu khó chịu. Trái lại, mùi vị đó càng làm hắn thấy đói hơn.

Dù rất muốn ăn, nhưng hắn cố gắng trục xuất ý tưởng đó ra khỏi dầu. Cứ như thế, Zaryusu bước từng bước qua đường mòn của thôn làng Green Law.

Những đứa trẻ Lizardmen có những chiếc vảy màu xanh lá cây và chạy trốn xung quanh khi phát ra những tiếng "sha sha" như thể tiếng cười. Khi nhận thấy Zaryusu đang đi tới, chúng dừng lại trò chơi của mình. Từ nơi ẩn nấp dưới cái bóng của các ngôi nhà, chúng nhìn trộm Zaryusu - không, là nhìn vào cá trên lưng hắn thì đúng hơn.

Miệng chúng khẽ mở với nước dãi chảy xuống ròng ròng. Tuy đã lùi lại, ánh mắt của chúng vẫn tập trung trên giỏ cá như thể ánh mắt của kẻ chết đói nhìn thấy thức ăn.

Zaryusu cười gượng nhưng vẫn bước đi, giả vờ như không nhìn thấy. Chủ nhân của món quà đã được quyết định. Tuy thật đáng tiếc, nhưng nó không phải dành cho bọn nhóc.

Ánh mắt thèm thuồng của bọn nhóc cũng không quá sâu đậm - không giống như vài năm về trước. Nó mang đến cho Zaryusu một cảm giác hạnh phúc.

Đưa lưng rời khỏi những ánh mắt lưu luyến không rời, xuyên qua khu vực dân cư, và đến đích: một túp lều nhỏ.

Khu vực này không tiếp giáp với làng. Nó nằm xa hơn một chút, với mực nước khá sâu. Tại đường biên giới giữa Thượng và Hạ hồ là túp lều được kiến tạo vô cùng chắc chắn và khéo léo. Tuy nói là nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn cả nhà của Zaryusu.

Kì quái là, túp lều bị nghiêng hẳn sang một bên, làm một nửa của nó bị chìm dưới nước. Đó không phải là do hư hỏng nên bị sập, mà là nguyên bản đã như thế.

Zaryusu tiến đến túp lều, âm thành bước trên nước tạo thành những tiếng "sa sa sa".

Khi tới gần, hắn ngửi thấy mùi hương từ những con cá và thanh âm trong túp lều.

Với một tiếng rít, đầu của một con rắn có vảy nâu và mắt hổ phách hiện ra từ cửa sổ. Sau khi xác nhân là Zaryusu, nó duỗi dài cơ thể và quấn quanh tay hắn như để làm nũng.

"Ngoan nào, ngoan nào."

Theo thói quen, Zaryusu dùng một bên tay vuốt ve thân thể của con rắn. Như thể cảm thấy dễ chịu, nó giũ mắt - bằng cách khép lại màng bảo vệ mí mắt của mình. Zaryusu cũng cảm thấy vui khi sờ vào làn da lạnh toát của nó.

Sinh vật này là thú nuôi của Zaryusu, còn có tên là Rororo.

Vì được nuôi nấng từ nhỏ nên Rororo có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của hắn.

"Rororo. Ta mang thức ăn đến cho ngươi rồi này, muốn ăn không?"

Zaryusu bỏ con cá qua cửa sổ. Những tiếng rột rẹt thay cho tiếng "bõm" phát ra từ bên trong.

"Thực sự thì ta cũng muốn ở lại đây chơi với ngươi một chút. Nhưng bây giờ ta phải tới buổi săn cá rồi. Hẹn gặp ngươi sau nhé."

Rororo có vẻ hiểu được nội dung nên phát ra một vài thanh âm lưu luyến không rời khi chậm rãi buông Zaryusu ra và trồi lại phòng.

Sau đó từ bên trong truyền ra những tiếng "lách tách" như tiếng nhai của sinh vật.

Xác nhận Rororo rất khỏe mạnh qua tiếng ăn uống đầy tinh thần của nó, Zaryusu mới rời khỏi túp lều.

Điểm đến tiếp theo của hắn là hồ nước gần làng.

Zaryusu âm thầm băng qua khu rừng. Thực tế thì hắn có thể đi nhanh hơn bằng cách bơi tới. Nhưng vì thói quen tuần tra trên đất của mình, hắn quyết định chọn đường bộ. Chỉ là, những cái cây che chắn nơi đây khiến tầm nhìn của Zaryusu bị hạn chế khá nhiều.

Cuối cùng Zaryusu cũng nhìn thấy đích đến của mình, chỉ còn cách một đoạn nhỏ. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì không có rắc rối nào phát sinh trên đường đi. Cứ như vậy, bước chân của hắn càng nhanh hơn khi xuyên qua khu rừng.

Nhanh chóng gạt những cánh cây sang một bên như gạt nước, Zaryusu bỗng mở to hai mắt vì ngạc nhiên. Đó là bởi bóng lưng của một người mà hắn không ngờ tới.

Một Lizarrdmen khác, với lớp vảy xanh đen giống như Zaryusu.

"Anh..."

"Oh, là em ah."

Quay đầu lại với ánh nhìn chào đón, Lizardmen này chính là tộc trưởng của "Green Claw", và là anh trai của Zaryusu, Shasuryu.

Anh là tộc trưởng hiện tại, với hai lần liên nhiệm, và có lẽ ngay cả năm sau nữa mà không cần phải chiến đấu. Đó là nhờ cơ thể khổng lồ của anh.

Đứng chung một chỗ mà nói, thân thể cân đối của Zaryusu cũng nhỏ đi một phần.

Shasuryu có một vết sẹo trắng chạy dọc trên lớp vảy đen bóng của mình, nhìn qua giống như một tia chớp cắt giữa những đám mây đen.

Trên lưng ông là một thanh cự kiếm, dài dần 2m. Thanh kiếm thép này - bằng chứng cho tộc trưởng - có khả năng tăng sát thương và có một lớp ma pháp chống rỉ sét.

Zaryusu cùng anh mình đứng song song bên ven hồ.

"Em đến đây làm gì vậy?"

"...Này, đó là lời của em chứ. Chỗ này đâu phải nơi tộc trưởng nên đến."

"Muu."

Shasuryu phát ra một tiếng lẩm bẩm như thể không hài lòng rồi quay về phía hồ.

Từ giữa hồ là duỗi ra những cây gậy vây chặt lấy nơi ấy, được kết nối với nhau bằng những mắt lưới nhỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó dùng để làm gì.

Một trại cá.

"Lẽ nào anh định...ăn vụng?"

Nghe được câu Zaryusu nói khiến cái đuôi của Shasuryu nhảy dựng, rồi đập phịch xuống đất.

"Muu, không phải thế, vì tình hình chăn nuôi nên anh mới đến kiểm tra thôi.."

"..."

"Em trai, em dùng loại ánh mắt đó để nhìn anh là sao?"

Kết thúc lời nói bằng một ngữ điệu mạnh mẽ, Shasuryu bước tới trước. Áp lực của anh tạo ra giống như một bức tường thành ép tới Zaryusu. Ngay cả khi là một lữ hành từng trải qua vô số trận đánh dữ dội, Zaryusu vẫn không thể không lùi lại vài bước.

Nhưng áp lực đó cũng nhanh chóng bị tản đi chỉ với vài câu nói.

"Chỉ tới xem xét tình huống, vậy anh không muốn ăn sao? Thật đáng tiếc đó. Nếu đám cá được nuôi dưỡng tốt, em còn định đưa đến cho anh một ít."

"Muu"

Những tiếng "phịch" dừng lại và cái đuôi trở nên ủ rũ.

"Đúng là rất thơm. Những con cá nuôi được vỗ béo này còn thơm hơn cả đám cá thu nữa."

"Oh."

"Nếu căn xuống một miếng và ngâm nó thì còn có dầu chảy ra nữa, cảm giác như những miếng thịt sẽ tan ra trong miệng vậy."

"Muu-"

Những âm thanh "phịch" của đuôi lại đập xuống một lần nữa. Hơn nữa còn lớn hơn cả lần trước.

Zaryusu một bên chú ý chiếc đuôi, một bên mang theo giọng điệu trêu đùa với ông anh.

"Chị dâu nói không sai. Đuôi của anh rất "thành thật".

"Hả? Bà cô dữ dằn đó á? Chắc chắn là nói đùa giỡn thôi. Mà, cái gì là "thành thật"?

Liếc thấy cái đuôi bị đông cứng trên không qua vai của ông anh khiến Zaryusu không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể "A A" coi như ứng phó.

"Hừ. Thật đáng ghét...Nếu em có vợ thì cũng sẽ hiểu được tâm tình của anh."

"Em sẽ không kết hôn."

"Hừ. Vớ vẩn. Là bởi dấu ấn sao? Em nên bỏ qua mấy lời nhảm nhí của đám trưởng lão đi. Nếu em muốn thì không có giống cái nào trong làng từ chối đâu...ngay cả những cái đuôi đẹp nhất cũng sẽ bị hạ gục bởi em đấy."

Đuôi của Lizardmen giống như một kho lưu trữ dinh dưỡng. Bởi vậy đuôi lớn là yếu tố then chốt để chọn bạn tình. Nếu như trước đây, hẳn Zarysu nói không chừng đã chọn một giống cái có đuôi lớn. Tuy vậy, khi đã lớn lên cùng những kiến thức rộng lớn thì hắn sẽ không chọn đối tượng theo tiêu chí này.

"Lấy tình hình hiện tại trong làng vào thời điểm này thì em không nghĩ sẽ tìm được ai có đuôi dày đâu, chẳng lẽ anh định để em tìm đuôi mỏng thay thế sao? Nếu phải kết hôn thì em sẽ tìm ai đó giống chị dâu."

"Thế cũng tốt, có tình cảm là được...Chỉ là, đừng quá lộn xộn nhé. Anh không định dính vào mấy vụ tranh chấp kiểu ấy. Dù thế nào em cũng nên cảm nhận nỗi khổ sau khi kết hôn sớm đi. Thật bất công nếu chỉ có mình anh chịu đựng nó."

"Này này...em muốn đi cáo trạng với chị dâu."

"Muu...Thế nào. Đây rõ ràng là hình phạt sau khi kết hôn mà. Ngay cả anh, tộc trưởng của bộ lạc còn sợ nữa là..."

Tiếng cười rộn rã vang lên bên bờ hồ tĩnh lặng.

Sau khi tiếng cười dừng lại, Shasuryu nhìn vào trại cá rồi xúc động nói.

"Thật sự thì quá xuất sắc. Của em ấy..."

Zaryusu tiếp lời Shasuryu khi ông bỗng im lặng.

"Ý anh là trại nuôi cá?"

"Phải, phải, đúng là cái này. Trong quá khứ chưa có ai trong chúng ta nghĩ đến điều này. Hơn nữa rất nhiều người cũng đã biết tới thành công của em. Trong tương lai thì hẳn là đám cá này sẽ là thứ mà tất cả mọi người đều ao ước đấy."

"Đó là nhờ có anh giúp mà. Em cũng biết anh đã phải thay em giải thích rất nhiều điều cho mọi người."

"Em trai. Mấy chuyện giải thích đó đâu tính là gì. Chỉ là vài câu chuyện lặt vặt thôi. Nếu như không phải em luôn nỗ lực, nuôi được loại cá mỹ vị mà nói, thì anh có làm thế nào cũng vô ích."

Trại nuôi cá ban đầu liên tục gặp phải thất bại. Đương nhiên. Vì nó chỉ được xây dựng trên những kiến thức vụn vặt của chuyến lữ hành rồi bắt chước lại theo ấn tượng mơ hồ. Ngay cả hàng rào cũng không ngừng thất bại. Phải qua một năm thử nghiệm cùng thất bại, tuy trại cá đã được tạo ra, nhưng vẫn có rất nhiều việc phải làm.

Cá được nuôi trong hồ phải chăm sóc đặc biệt và thức ăn nuôi cũng phải vô cùng cẩn thận.

Rất nhiều con cá trong hồ đã chết sau những lần thử nghiệm thức ăn để tìm xem loại nào tốt nhất. Cũng có đôi lúc hàng rào xung quanh ao nuôi bị quái vật phá hoại và đàn cá chạy hết.

"Cá làm lương thực mà bị xem là đồ chơi" rất nhiều người đã trách mắng và chỉ trỏ Zaryusu như vậy. Thậm chí còn có người chửi rủa hắn là ngu xuẩn và điên rồ.

Thế nhưng, hắn vẫn không ngừng nỗ lực, và cuối cùng đã thu về thành quả.

Mặt hồ hiện lên những cái bóng của đàn cá bơi lội. So với những con cá được săn bắt, kích thước của chúng còn lớn hơn. Và chắc chắn không có Lizardmen nào tin được rằng chúng là cá nuôi hoàn toàn, ngoại trừ anh trai và chị dâu của Zasuryu.

"...Rất tuyệt, em trai ah."

Cảnh tượng đó khiến Shasuryu thốt lên. Ngôn ngữ trong đó vạn phần xúc động. Ngay cả Zaryusu cũng cảm thấy sự ấm áp và vui sướng.

"...Là nhờ có anh đấy."

Lời nói cuả Zaryusu cũng chứa đầy cảm xúc.

"Muu. Anh có làm gì đâu."

Nghe có vẻ như Shasuryu cái gì cũng không có làm. Nhưng thực sự thì không phải như vậy.

Trong những lần đám cá có dấu hiệu bị bệnh, các linh mục đều đột nhiên xuất hiện. Khi thu thập vật liệu để xây dựng hàng rào, sẽ có vài cá nhân đứng ra hỗ trợ. Ngay cả khi bắt và phân bổ cá vào hồ, cũng nhận được những con cá khỏe mạnh nhất. Ngoài ra còn những loại trái cây cùng mồi được các thợ săn mang tới để làm thức ăn cho cá.

Chưa kể cũng Lizardmen có kiến thức cũng đứng ra giúp sức. Cho dù có là một kẻ ngốc đi chăng nữa, cũng đều nhận ra được sau lưng họ là ai. Mặc dù người đó đã cố giấu tên.

Cũng là bởi tộc trưởng không được phép trực tiếp giúp đỡ người lữ hành - những kẻ đã thoát ly khỏi bộ lạc.

"Anh hai. Đợi lũ cá lớn thêm một chút, em sẽ đưa tới anh đầu tiên."

"Hừ. Ta sẽ đợi."

Xoay người sang chỗ khác, Shasuryu rời đi và nói với bằng một giọng trầm.

"Xin lỗi."

"...Anh nói gì vậy. Anh không sai chút nào."

Những lời này quá bé, có thể hoặc cũng không thể nghe được. Zaryusu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Shasuryu ngày càng xa dần.

Sau khi xác nhận điều kiện của trại cá và trở về làng. Zaryusu bỗng cảm thấy sự khác thường khi nhìn lên bầu trời.

Cũng không có bất kì thứ gì đặc biệt trên đó. Vẫn là một màu xanh thẵm, với những đám mây lượn lờ nơi vùng núi phương bắc.

Một cảnh sắc bình thường.

Không có bất kì thứ gì thay đổi.

Nhưng ngay lúc Zaryusu gạt bỏ sự bất an và cho đó là một ảo giác, thì một đám mây kì dị bỗng xuất hiện giữa bầu trời.

Hầu như là cùng thời khắc đó. Những đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời đột nhiên xuất hiện ở giữa làng. Chúng nối với nhau như một tầng mây mưa dày và bao trùm cả ngôi làng trong bóng tối.

Các Lizardmen ngạc nhiên nhìn lên bầu trời.

Vu sư của họ đã dự đoán rằng hôm nay trời sẽ quang đãng cả ngày. Thông qua ma pháp, kinh nghiệm, và tri thức, những dự đoán đó luôn chính xác. Vậy nên với bất kì điều gì nằm ngoài dự đoán, ai cũng đều kinh ngạc.

Lạ lùng là, đám mây chỉ bao phủ ngôi làng, không giống như một đám mây mưa bình thường. giống như có ai đó đã giữ chặt tầng mây và đóng lên trên đó.

Hơn nữa điều lạ vẫn còn tiếp diễn.

Trung tâm của tầng mây bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy, nó không ngừng mở rộng như thể bị một thế lực khủng khiếp xâm chiến.

Các chiến binh nhanh chóng báo động với những người còn đang hoang mang và rối loạn. Những đứa trẻ cũng trốn về nhà. Zaryusu khom người xuống thắt lưng, một bên quan sát xung quanh trong khi duỗi tay bắt lấy thanh Frost Pain.

Những đám mây dày bắt đầu tụ tập lại vòng xoáy và lan tỏa ra cả bầu trời. Tuy vậy xa xa vẫn có thể thấy được bầu trời xanh. Giống như làng là trung tâm tụ tập của đám mây.

Ở nơi nào đó giữa làng vang lên những tiếng ồn ào. Gió truyền qua một thứ âm thanh the thé của các Lizardmen.

Giống như là khuyên giải, lại giống như báo động. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, thứ âm thanh này mới vang lên như một tín hiệu sơ tán.

Zaryusu - người nghe thấy âm thành này - nhanh chóng chạy tới đầm lầy bằng tốc độ nhanh nhất của một Lizardmen.

Chạy. Chạy. Tiếp tục chạy.

Di chuyển trong đầm lầy vô cùng trắc trở, ngay cả khi dùng đến đuôi để đối trọng. Với một tốc độ mà không nhân loại nào có thể đạt tới - do chân của Lizardmen thích hợp di chuyển trong đầm lầy - Zaryusu đã đến nơi phát ra âm thanh báo động.

Tại đó, các chiến binh cùng Shasuryu đang đứng thành một vòng tròn và nhìn chằm chằm vào trung tâm làng.

Nhìn theo nơi ánh mắt hướng về đó, Zaryusu cũng nhìn trừng trừng vào cùng một vị trí.

Vô số ánh mắt giao nhau, tại điểm trung tâm ấy, là một con quái vật giống như được tạo lên từ sương đen.

Giữa đám sương đen đó là vô số những vẻ mặt khủng bố, hiện lên, rồi nhanh chóng biến mất. Mặc dù là vẻ mặt của rất nhiều chủng tộc, nhưng đều có điểm chung, đó chính là sự đau đớn cùng sợ hãi trên chúng.

Bay trong gió là thanh âm của tiếng thổn thức, oán giận, than thở, rên rỉ đau đớn, và chết chóc, ghép lại với nhau tạo thành một khúc đại hợp xướng.

Không khí quanh chúng bị đông lại tựa như sự tụ tập của oán niệm được cụ thể hóa.

Zaryusu run lên trong nỗi sợ tột cùng.

(Không tốt...Còn những người chưa chạy trốn ở lân cận. Chưa kể, loại này chỉ có ta và đại ca mới có thể đối phó được...Nhưng...)

Các Lizardmen xung quanh đều là những chiến binh ưu tú của bộ lạc, thế nhưng đối thủ lại là thứ mà tới Zaryusu cũng phải sợ hãi: một Undead mạnh mẽ. Dưới tình huống này, chỉ có Zaryusu và Shasuryu là có kinh nghiệm chiến đấu, ngoài ra Zaryusu cũng biết con quái vật kia còn ẩn chứa năng lực đặc biệt.

Chuyển sự chú ý của mình một chút, hắn nhận ra phần lớn hơi thở của các Lizardmen đều run rẩy và gấp gáp, như thể một đứa trẻ - bất chấp việc họ là chiến binh.

Con quái vật đứng giữa thôn làng và bất động.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, không khí khẩn trương vẫn được duy trì, chỉ cần một hành động nhỏ phát sinh, hẳn một cuộc chiến kịch liệt sẽ được châm ngòi.

Các chiến binh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình và bắt đầu hành động. Họ di chuyển chậm rãi và thu hẹp khoảng cách với con ma vật.

Tia sáng từ thanh kiếm của Shasuryu lóe lên như một tín hiệu, Zaryusu cũng âm thầm nắm lấy thanh đao của mình. Nếu nó trở thành một trận chiến, phải nhanh chóng tiến hành đột kích.

(Phải đem năng lực đặc biệt của chúng nói cho mọi người...không thể để họ bị kích động.)

Sự căng thẳng trong bầu không khí dày đặc hơn. Đột nhiên, những âm thanh của sự oán giận dừng lại. Những tiếng ồn của đám mây quái vật tập hơn thành giọng nói của một cá nhân. Trái với những tiếng nguyền rủa khó nghe ban nãy, âm thanh lúc này đã rõ ràng hơn.

"...Nghe đây...Ta là sứ giả hầu hạ Đấng tối cao vĩ đại và hôm nay, ta hạ xuống đây để công bố mệnh lệnh."

Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Chỉ có Zaryusu cùng Shasuryu vẫn giữ nguyên ánh mắt.

"Tuyên tất cả các ngươi: Tử hình. Quân đội của Đấng tối cao đã bắt đầu tiến tới tiêu diệt các ngươi.Tuy nhiên, với sự nhân từ và khoan dung, ngài đã quyết định cho các người thời gian để giẫy giụa. Tám ngày sau, tất cả bộ lạc trong Lizardmen trên hồ sẽ trở thành tế phẩm."

Zaryusu và Shasuryu nhăn mặt, để lộ ra bộ răng nanh sắc nhọn cùng âm thanh đe dọa.

"Hãy tuyệt vọng và ngoan cố chống lại đi lũ hạ đẳng. Đấng tối cao sẽ tưởng thưởng cho cái chết của các ngươi."

Giống như khói liên tục thay đổi hình dạng, ma vật cũng từ từ biến hình và nổi lên không trung.

"Đừng quên. Tám ngày sau."

Trên bầu trời, mây đen cũng dần tan biến về phía khu rừng trong ánh mắt dõi theo của các Lizardmen. Và Zaryusu cùng Shasuryu yên lặng nhìn lên bầu trời xa xăm.

Phần 2

Túp lều lớn nhất trong làng là khu hội trường, bình thường nó hiếm khi được sử dụng, ngoại trừ trong những ngày "Trăng xanh" hay có quyết định trọng đại mà tộc trưởng và hội đồng cần bàn bạc. Dù là vậy, cũng chỉ có một vài người mới được tiến nhập vào đây. Thế nhưng, ngày hôm nay lại là một ngày đặc biệt, bởi bên trong túp lều được lấp đầy bằng những tiếng ồn ào căng thẳng.

Rất nhiều Lizardmen tụ tập, khiến túp lều vốn rộng rãi cũng trở nên chật hẹp và ngột ngạt, từ các chiến binh, vu sư, thợ săn, hội đồng trưởng lão và còn có cả những người lữ hành như Zaryusu. Mọi người đều bắt chéo chân, đối mặt với Shasuryu.

Trên cương vị tộc trưởng, Shasuryu tuyên bố bắt đầu cuộc họp, và người đầu tiên lên tiếng chính là Elder Druid.

Cơ thể già nua của nữ Lizardmen được bao bọc bởi những hình xăm màu trắng. Mặc dù những hình xăn này đều mang trong mình ý nghĩa, nhưng đến Zaryusu cũng không thể hiểu rõ được chúng.

"Mọi người nhớ đám mây đen bao phủ bầu trời chứ? Đó là ma thuật. Từ những gì ta biết, chỉ có hai loại ma pháp thao túng thời tiết. Một trong đó là [Control Wether] ma pháp bậc 6, thuộc dạng ma pháp huyền thoại. Còn loại nữa là [Control Cloud] ma pháp bậc 4, được sử dụng bởi những Magic Caster hùng mạnh nhất. Chúng ta sẽ là một lũ ngốc nếu cố chống lại đối thủ như vậy."

Những vu sư ở phía sau Elder Druid cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Zaryusu cũng hiểu được sự lợi hại của ma pháp bậc 4, nhưng với các Lizardmen khác - những kẻ không hiểu rõ được - phát ra âm thanh nghi ngờ.

Không biết nên giải thích thế nào, Elder Druid lộ ra vẻ bối rối rồi chỉ tay vào một Lizardmen. Người này cũng đồng dạng khó hiểu khi giơ tay chỉ vào bản thân.

"Đúng, là ngươi, ngươi có khả năng chiến thắng ta không?"

Lizardmen bị chỉ định vội vã lắc đầu.

Nếu cả hai đều dùng vũ khí thì còn có khả năng chiến thắng. Nhưng với đối thủ sử dụng ma pháp, phần thắng vô cùng thấp, không, phải nói là không thể chiến thắng.

"Phải, mà ta chỉ có thể dùng ma pháp bậc 2."

"Nói cách khác là cái thứ kia cường đại gấp đôi?"

Bị chất vấn ngớ ngẩn như vậy khiến Elder Druid thở dài, lắc đầu.

"Không đơn giản như vậy. Đối mặt với ma pháp bậc 4, ngay cả tộc trưởng cũng có thể bị giết chết."

"Mặc dù không phải là tuyệt đối."Elder Druid lẩm bẩm một câu như thể cầu nguyện rồi im lặng.

Sau khi hiểu được sự khủng bố của ma pháp bậc 4, túp lều trở nên yên tĩnh, ngay lúc này, Zaryusu bắt đầu lên tiếng.

"Cuối cùng, ý tứ của các ngài là..."

"Chạy trốn là hành động khôn ngoan nhất. Ngay cả khi chúng ta cố chiến đấu thì cũng không có cách nào thắng."

"Nói cái quái gì vậy?"

Nương theo tiếng rít rào trầm thấp, một Lizardmen với thân hình cao lớn đứng lên. Thể trạng của anh ta không kém Sasuryu chút nào, và được coi là lãnh đạo của các chiến binh.

"Chấp nhận thất bại và bỏ chạy khi chưa chiến đấu sao? Rồi hãy nói, cái trình độ uy hiếp đó mà bỏ chạy thì còn ra thể thống gì!"

"-Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì thế?! Không nghe ta nói sao? Ngay cả khi chúng ta cố chiến thì cũng quá muộn rồi."

Elder Druid trừng mắt rồi đứng lên, mặt đối mặt với người chiến binh. Cả hai đều đã mất bình tĩnh và vô ý phát ra những âm thanh đe dọa lẫn nhau. Ngay thời điểm mà mọi người lo sợ xung đột bùng phát, một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"...Thế là đủ rồi."

Như thể bị gội lên một gáo nước lạnh, cả hai người cùng giật bắn, họ quay mặt tới Shasuryu, đồng thời khom xuống thắt lưng tạ tội.

"Trưởng nhóm thợ săn, nói ý kiến của cậu đi."

"...Elder Druid và Trưởng nhóm chiến binh đều có đạo lý."

Trước câu khỏi của Shasuryu, Lizardmen nhỏ con mở miệng, thoạt nhìn hình thể của cậu ta khá gầy, nhưng đó không phải là do không có cơ bắp, mà bởi cả cơ thể của cậu ta đều là cơ bắp thôi.

"Vì vậy, dù thế nào chúng ta vẫn còn thời gian để xem xét tình huống. giả sử họ đã gửi quân tới thì phải có dấu hiệu của việc kiến thiết trận địa mới đúng. Sao chúng ta không thử quan sát rồi hẵng quyết định?"

Nếu như không có thông tin thì có làm gì cũng vô dụng. Một số người bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến này.

"Trưởng lão."

"Không có gì để nói, người nào cũng có ý kiến chính xác. Kế tiếp giao cho tộc trưởng phán đoán."

"Muu..."

Shasuryu đảo mắt qua mọi người và bắt gặp ánh mắt của Zaryusu, người đang ngồi giữa đám đông, và gật đầu. Giống như vừa nhận được một cú đẩy nhẹ nhàng - dù con đường phía trước vô cùng nguy hiểm - Zaryusu giơ tay biểu đạt ý kiến của bản thân.

"Thưa tộc trưởng, xin cho phép tôi được nói."

Vào lúc này, mọi Lizardmen đều tập trung chú ý tới Zaryusu. Đại bộ phận là biểu lộ sự chờ mong, chỉ có một chút biểu hiện không vừa lòng.

"Đây không phải chỗ cho những kẻ lữ hành như ngươi xía vào. Đáng lẽ ngươi nên cảm tạ khi được vào đây và biết điều chứ."

Một thành viên của trưởng lão hội lên tiếng.

"Lui ra."

Bang! Một tiếng thanh của đuôi đập mạnh xuống sàn, nó như lưỡi dao sắc bén cắt ngang những lời định nói của các Trưởng lão.

"Im lặng."

Mang theo sự nguy hiểm, giọng nói của Shasuryu phát ra cỗ rung động như âm cổ chỉ phát ra khi Lizardmen kích động. Sự khẩn trương trong túp lều dâng lên, nhưng cũng làm sự nóng bỏng ban đầu lạnh xuống.

Trong bầu không khí này, một Trưởng lão mở miệng mà không chú ý tới những ánh mắt chỉ trích "đừng làm chuyện dư thừa" xung quanh.

"Tuy hắn đúng là em trai của tộc trưởng, nhưng ngài cũng không được phép đối đãi đặc biệt như thế, nhất là với một kẻ lữ hành ..."

"Ta đã nói im - lặng. Ngươi không nghe thấy sao?"

"Geh"

"Hiện nay, tất cả những ai có tri thức đều được phép tham gia hội nghị này, nghe ý kiến của lữ hành thì có gì lạ?"

"Nhưng lữ hành là - "

"Tộc trưởng đã tỏ thái độ song không chịu phục tùng?"

Nhìn những Trưởng lão khác im lặng, Shasuryu hướng tới những người đứng đầu khác.

"Elder Druid, Trưởng nhóm chiến binh, Trưởng nhóm thợ săn. Các ngươi thấy thế nào?"

"Lời của Zaryusu có giá trị để nghe."

Trưởng nhóm chiến binh đáp đầu tiên.

"Các chiến binh không nên bỏ qua những lời của chủ nhân Frost Pain."

"Tôi đồng ý, có giá trị để lắng nghe."

Trưởng nhóm thợ săn tiếp lời khi Elder Druid nhún vai.

"Đương nhiên muốn nghe. Từ chối không nghe ý kiến của người có tri thức, chỉ có kẻ ngu mới làm."

Đối với sự mỉa mai và nhạo báng mạnh mẽ, một vài Trưởng Lão cau mày và gật đầu. Shasuryu cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng với ba vị đứng đầu và cho Zaryusu tiếp tục phát biểu. Anh bảo trì tư thế ngồi của mình rồi mở miệng.

"Chạy trốn hoặc chiến đấu, nếu chọn thì đương nhiên phải chọn thứ hai."

"Lý do là gì?"

"Bởi đây là đường duy nhất để đi."

Thông thường, nếu tộc trưởng hỏi lý do thì người đó cần phải giải thích rõ ràng. Nhưng Zaryusu đã không tiếp tục và khép miệng mình lại như thể anh đã nói xong.

Shasuryu khum cằm và chìm sâu vào suy nghĩ.

"...Anh đã nhận ra điều em đang nghĩ sao?...Anh."

Zaryusu liều mạng không để lộ suy nghĩ này ra mặt. Lúc này Elder Druid cũng đặt câu hỏi với biểu tình phiền muộn.

"Có thể thắng được sao?"

"Đương nhiên có thể thắng!"

Trưởng chiến binh hét lớn như thể muốn đánh bay mọi sự bất an, nhưng Elder Druid chỉ nheo mắt.

"...Không, trong tình hình hiện tại thì tỉ lệ thắng rất thấp."

Người trực tiếp bác bỏ ý kiến của Trưởng chiến binh là Zaryusu.

"...Chính xác thì cậu định nói gì?"

"Trưởng chiến binh, đối thủ có lẽ đã biết về lực lượng chiến đấu của chúng ta. Nếu không thì chúng sẽ không tiếp cận chúng ta với thái độ coi thường như vậy. Trong trường hợp đó, chúng ta không thể thắng với sức chiến đấu hiện tại."

Như vậy phải làm sao? Đó là suy nghĩ nảy sinh đồng loạt trong mọi người, Zaryusu nói ra trước khi bất kì ai khác phát giác ra ý đồ chân chính của mình.

"Đó là lý do chúng ta cần phải phá vỡ nhận thức của kẻ thù...Mọi người ở đây vẫn còn nhớ cuộc chiến lần trước chứ"

"Đương nhiên."

Ngay cả những người có bệnh mất trí cũng không thể nào quên được đại chiến vừa phát sinh vài năm về trước.

Trong quá khứ, đầm lầy là nơi sinh sống của bảy bộ tộc Lizardmen: Green Claw, Smail Fang, Razor Tail, Dragon Tusk, Yellow Speckle, Sharp Edge và Red Eye.

Thế nhưng hiện tại chỉ còn năm bộ tộc.

Đó là do hai bộ tộc đã bị xóa sổ trong cuộc chiến đẫm máu ấy.

Lý do phát sinh chiến tranh là do khó khăn trong việc thu hoạch thực phẩm, mà chủ yếu là cá. Dưới sự dẫn dắt của các thợ săn, phạm vi bắt cá đã mở rộng tới Thượng Hồ, đương nhiên là các bộ tộc khác cũng làm vậy.

Thế nhưng địa điểm bắt cá bắt đầu trở nên xung đột. Vì nó là nguồn thực phẩm thiết yếu cho sự sống còn của bộ lac, việc này không thể nào nhượng bộ.

Khắc khẩu biến thành tranh đấu, tranh dấu biến thành chém giết, và phát triển thành tàn sát chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Tiếp đó vì trợ giúp cho các thợ săn, các chiến binh cũng hành động. Một trận chiến ác liệt nổ ra xoay quanh vấn đề lương thực.

Năm trong bảy bộ tộc biến thành 3 đối 2. Green Claw, Smail Fang, Razor Tail đấu với Yellow Speckle, Sharp Edge. Không chỉ có các chiến binh, mà ngay cả Lizardmen đực bình thường và thậm chí Lizardmen cái cũng được huy động vào cuộc chiến.

Sau nhiều trận đánh lớn, liên minh ba bộ tộc bao gồm Green Claws đã dành được chiến thắng. Hai bộ tộc bại trận đã đi đến đường cùng, bị phân tán do không thể duy trì được lương thưc. Những tàn dư còn lại được thu nạp bởi bộ tộc Dragon Tusk - phe không tham chiến.

Trớ trêu thay, vì số lượng các Lizardmen đã giảm đáng kể, tình trạng thiếu lương - vấn đề gây ra cuộc xung đột ban đầu - nay đã được giải quyết. Thực phẩm chính là cá có thể phân phối cho tất cả.

"Nó có nghĩa là?"

"Hãy suy nghĩ về những gì mà đám mây nói. Nó nói rằng chúng ta là thứ hai, có nghĩa là các làng khác cũng nhận được tin nhắn tương tự."

"Ah."

Nhiều âm thanh phát ra đồng ý với lời của Zaryusu.

"Có nghĩa là chúng ta cần hình thành một liên minh mới!"

"Như vậy là..."

"Đúng vậy, chúng ta nên hình thành liên minh."

"Cũng giống như đại chiến quá khứ sao?"

"Làm như vậy là có thể thắng?"

Đầu tiên là những giọng nghị luận nho nhỏ, sau đó diễn biến thành sự rối loạn ồn ào. Cả túp lều đều cùng thảo luận ý kiến của Zaryusu, ngay cả các Trưởng lão. Chỉ duy Shasuryu là vẫn duy trì sự im lặng của mình. Đôi mắt anh như thể xoáy sâu vào đáy lòng của Zaryusu làm anh không dám đối mặt.

Sau một thời gian thảo luận, Zaryusu lại nói.

"Không phải. Ý tôi là liên minh giữa tất cả các bộ lạc."

"Cái gì?"

Ý nghĩa của điều đó nhanh chóng được nhận ra bởi Trưởng nhóm thợ săn. Cậu ta phát lên một âm thanh đầy kinh ngạc. Mắt Zaryusu hướng vào Shasuryu với một sự kiên quyết.

"Ngoài các bộ tộc thân cận, tôi đề nghị thành lập một liên minh với Dragon Tusk và Red Eye thưa tộc trưởng."

Tiếng ồn ào lập tức bùng phát như thể một quả bomb vừa nổ mạnh. Sự rối loạn như vậy cũng không kỳ quái, bởi Dragon Tusk và Red Eye - phe không tham chiến - không hề có chút quan hệ gì với bên họ. Nhất là khi Dragon Tusk lại tiếp nhận tàn dư của Yellow Speckle và Sharp Edge - những mầm họa đối với Green Claw.

Nhưng dù là vậy thì họ vẫn chấp nhận để dành chiến thắng.

Một kết minh giữa 2 bộ tộc, tạo thành liên minh giữa 5 tộc.

Mọi người đều ôm loại chờ mong trước sự hy vọng mờ nhạt này.

Shasuryu mở miệng hỏi.

"Ai sẽ làm đại diện?"

"Tôi sẽ đi."

Shasuryu không ngạc nhiên về câu trả lời ngay lập tức của Zaryusu. Các Lizardmen xung quanh đều cho rằng đó là vì anh quá hiểu rõ em trai minh và đã đoán trước được điều này. Họ phát ra âm thanh đồng cảm, bởi cùng một suy nghĩ rằng không có ứng cử viên nào thích hợp hơn nữa. Tuy vậy, vẫn có người đối lập với điều đó.

"...gửi một Người Lữ hành đi?"

Đó là Shasuryu. Ánh mắt như băng đá của ông đâm thẳng vào Zaryusu.

"Đúng thưa tộc trưởng. Trước tình thế nguy cấp như thế này, nếu họ không chịu lắng nghe tôi chỉ vì tôi là một người lữ hành, thì có nghĩa là họ không xứng đáng làm đồng minh của chúng ta."

Zaryusu dễ dàng đẩy lùi cái nhìn lạnh lùng. Sau khi hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, Shasuryu nở một nụ cười đơn độc. Nó giống như sự từ bỏ, là vì bất lực trong việc không thể ngăn cản người em trai, cũng là vì chế giễu sự trống rỗng và mất mát trong lòng.

"...Mang theo con dấu của tộc trưởng đi."

Điều đó cũng là sự chấp nhận, và là bằng chứng cho việc người ấy đang đại diện cho tộc trưởng. Mặc dù một vài Trưởng lão tỏ ra vẻ "đây không phải thứ mà người lữ hành có thể cầm" nhưng lại phải câm miệng trước ánh mắt giết người của Shasuryu.

"Tôi rất biết ơn vì vinh dự này."

Zaryusu cúi đầu. Tiếp nhận sự cảm tạ, Shasuryu nói:

"...Ta sẽ chọn những người đi tới các bộ lạc thân cận. Đầu tiên là - "

Một cơn gió lạnh lẽo của đêm đen tràn tới. Bởi đây là đầm lầy, độ ẩm cũng tương đối cao, kết hợp với mùa hè tổ hợp thành một thứ nhiệt độ khiến người ta đau khổ, nhưng đến tối, khi nắng nóng đã tắt và những cơn gió tràn tới, nó biến thành một thứ nhiệt độ khiến người ta phải rùng mình vì lạnh. Tất nhiên, với làn da rắn chắc của Lizardmen mà nói thì cũng không có gì đáng kể.

Zaryusu chạy dọc theo vùng đất ngập nước, đích đến là túp lều nơi con thú cưng của anh đang ở.

Mặc dù thời gian vẫn còn, nhưng không thể nói rằng sẽ không phát sinh điều bất ngờ, hơn nữa chưa biết chắc được rằng kẻ địch liệu có tuân thủ ước định ngay không, nhưng nếu có chuyện gì mà nói, sẽ gây trở ngại với hành động của Zaryusu. Vậy nên lựa chọn cưỡi Rororo để băng qua đầm lầy là phương án thích hợp nhất.

Những bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn. Túi đồ trên lưng anh chứa đầy các món đồ khác nhau cũng ngừng rung lắc. Lý do ngừng lại là bóng dáng một Lizardmen quen thuộc dưới ánh sáng dịu dàng đang đứng trước túp lều của Rororo.

Ánh mắt của hai người xen kẽ với nhau, và Zaryusu cúi xuống. Bống dáng của Lizardmen kéo gần khoảng cách với anh.

"...Anh nghĩ, em mới là người thích hợp để đảm nhiệm chức tộc trưởng."

Đó là những lời duy nhất của Sharyusu, người đã tiếp cận anh trong vòng hai mét.

"...Anh nói gì vậy."

"Còn nhớ đại chiến quá khứ chứ?"

"Đương nhiên."

Người nhắc lại chủ đề này trong hội nghị chính là Zaryusu, anh không thể nào không nhớ điều này. Tất nhiên, đây không phải điều mà Shasuryu muốn hỏi.

"...Sau cuộc đại chiến, em đã trở thành người lữ hành. Vào thời điểm em bị khắc ấn lên ngực, anh đã rất hối hận. Đáng lẽ ra anh nên dùng nấm đấm để ngăn em..."

Zarysu quyết liệt lắc đầu. Biểu hiện của anh trai trong lúc đó vẫn còn là cái gai đâm vào tim anh.

"...Nhờ có anh mà em mới có thể học được kỹ năng nuôi cá."

"Nếu là em, thì ngay cả trong thôn em vẫn có thể học được cách đó. Một người thông minh nhưu em đáng lẽ nên là trụ cột gánh vác ngôi làng này."

"...."

Chuyện quá khứ không thể trở lại, vì nếu nói gì... bây giờ cũng đã vô dụng. Sẽ chẳng bao giờ "nếu như" trở thành hiện thực, quá khứ đã được khắc vào đá, trở thành thứ bóng mờ ám ảnh sự yếu đuối trong hai người đàn ông này.

Không, cũng không hẳn là vậy.

"Ta biết chuyến đi này sẽ rất khó khăn, nhưng bằng danh nghĩa một người anh trai, không phải là tộc trưởng, ta muốn ngươi hãy trở về bình an, đừng cố khoe tài..." (TL: Kiểu gì cũng có bác thắc mắc về xưng hô chỗ này nên em chú thích chút, Shasuryu hiện tại đứng trên cương vị tộc trưởng ko phải anh trai nên mới xưng ta)

Đáp lại lời này bằng một nụ cười ngạo mạn, Zaryusu trả lời:

"Đương nhiên, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật hoàn mỹ cho anh xem. Nó chẳng là gì với em hết."

"Huh." Khuôn mặt của Shasuryu hiện lên một nụ cười gương gạo.

"Nếu nhiệm vụ thất bại, anh sẽ lấy hết những con cá mập nhất mà em đang chăm."

"Anh à, chuyện đó không tốt đâu, với đó đâu phải điều nên nói vào lúc này."

"...Muu."

Hai người cùng lặng lẽ cười.

Và sau đó lại trao nhau bằng thứ ánh mắt nghiêm trọng.

"Thực sự thì, mục đích của em chỉ có vậy?"

"...Anh nói gì vậy? Ý anh là sao?"

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, mắt của Zaryusu nheo lại với ý nghĩ "Không xong". Trước cái nhìn sắc bén của anh trai, phản ứng của anh không khác gì một sự sai lầm.

"...Bài phát biểu trong túp lều giống như thể em đang kích động mọi người. Nhưng rõ ràng là còn thứ gì đó ẩn tàng trong ý kiến đó."

Zaryusu rơi vào im lặng khi Shasuryu tiếp tục nói:

"...Nguyên nhân của cuộc chiến trước không chỉ vì tranh chấp giữa các bộ tộc. Mà còn do số lượng dân số gia tăng nghiêm trọng của Lizardmen."

"Anh...Đừng nói nữa."

Giọng điệu ảm đạm của Zaryusu dường như đã khẳng định lời Shasuryu.

"Qủa nhiên là như vậy sao."

"...Cũng chỉ có thể làm vậy, nếu không thì sớm muộn đại chiến thứ 2 sẽ phát sinh như lần đại chiến trước."

Những lời lẽ ác nghiệt mà Zaryusu thốt ra ngầm chứa những suy nghĩ bẩn thỉu của mình. Vì thủ đoạn đó quá mức dơ bẩn, nên anh mới không muốn nói cho anh trai mình.

"Như vậy, nếu các bộ tộc khác cự tuyệt làm đồng minh thì sao? Chưa kể, "họ" đã sẵn sàng chiến tranh, với những kẻ đầu hàng, chắc chắn họ sẽ từ chối."

"Trong trường hợp đó thì...chỉ có thể tiêu diệt họ."

"Vậy bắt đầu từ bộ tộc của em nhé?"

"Anh."

Nghe được ý tứ khuyên bảo trong lời Zaryusu, Shasuryu cýời gằn nhý thể việc ðó không có gì đáng lo.

"Anh hiểu điều em lo lắng, và anh cũng đồng ý với điều đó. Là một tộc trưởng, sự tồn vong của bộ lạc là điều anh phải quan tâm. Đó là lý do mà em không cần thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy, em trai à."

"Em đánh giá cao lời đó đấy. Vậy tiếp đó chúng ta nên dẫn "họ" đến đâu đây?"

"Không. Theo lời đám mây thì làng chúng ta là địa điểm thứ hai. Do đó chủ chiến chắc chắn phải ở ngôi làng đầu tiên. Tốt nhất là thiết lập chiến lược tại ngôi làng cuối cùng, hoặc giả chúng ta có thể tập trung lực phòng thủ mạnh nhất trong làng mới là ưu thế. Nhưng nếu làng chúng ta bị diệt thì sẽ tạo ảnh hưởng cho các trận tiếp theo, nên thiết lập ở ngôi làng đầu tiên sẽ là tốt nhất. Anh sẽ trao đổi thông tin với em qua ma pháp của Elder Druid, có gì em hãy báo cáo với anh trực tiếp là được."

"Đã hiểu."

Ma pháp mà anh trai Zaryusu nhắc đến không thể truyền tải quá nhiều thông điệp, cũng không thể truyền trong khoảng cách quá xa. Nhưng Zaryusu cho rằng sẽ không có vấn đề gì với lần này,

"Còn điều này, về quân lương thì dùng số lương thực mà em nuôi trồng được chứ?"

"Không sao, có điều phải cá nhỏ phải lưu lại. Dù sao em đã rất vất vả mới đi vào quỹ đạo, cho dù có bỏ làng thì tương lai hồ cá vẫn còn tác dụng."

"Một lời đã định. Em có thể cung cấp được bao nhiêu?"

"...Nếu dùng vật mà nói, khoảng một nghìn tấn thì không thành vấn đề."

"Như vậy có thể duy trì trong tạm thời."

"Ah, tùy anh phân phó...Vậy nên anh trai, để em đi thôi...Rororo."

Phản ứng lại với giọng của Zaryusu, một cái đầu rắn xuất hiện bên cửa sổ. Màu sắc lam của vẩy lấp lánh dưới ánh trăng như thể châu báu mỹ lệ.

"Ta phải đi thôi. Ngươi chở ta được chứ?"

Rororo nhìn vào Zaryusu và Shasuryu một lúc rồi rụt đầu vào trong. Một lát sau, âm thanh của một con vật to lớn hạ xuống nước phát ra.

"Ngoài ra. Còn một chuyện em cần hỏi, anh có thể trả lời chứ? Nhân số sẽ có bao nhiêu? Tùy thuộc vào tình hình, chúng ta cũng cần công cụ để dùng cho đàm phán."

Shasuryu thoáng ngừng một chút, sau đó trả lời:

"...Mười chiến binh, hai ngươi thợ săn, ba vu sĩ, bảy mươi Lizardmen cái, một trăm Lizardmen đực, trẻ con...Chắc tầm vậy."

"...Rồi, em đã rõ."

Shasuryu phát ra một tiếng cười mệt mỏi trong khi Zaryusu vẫn duy trì sự trầm lặng. Đột nhiên một thanh âm mạnh mẽ vang lên từ trong nước xen vào không khí giữa hai người. Họ quay về phương hướng phát ra âm thanh và mỉm cười hoài niệm.

"Ah, đại ca, em cũng vậy. Khi em nhặt được nó cũng không nghĩ tới nó sẽ lớn đến thế, lúc đó nó chỉ bé tí xí như một bàn tay."

"Anh cũng cảm thấy khó tin. Lúc em về sau chuyến lữ hành thì nó đã lớn vậy rồi."

Hai người hồi tưởng lại về quá khứ của Rororo. Cách túp lều một đoạn ngắn, bốn cái đầu rắn trồi lên từ mặt nước, hành động của chúng đồng nhất khi nhích đến gần Zaryusu.

Bỗng nhiên những cái cổ rắn thẳng đứng lên, và từ mặt nước, một cái thân hình to lớn của bò sát với 4 cái đầu, một cái cổ dài cùng bốn cái chân hiện ra.

Quái vật, Hydra.

Đó là tên chủng tộc của Rororo.

Không chỉ bởi đặc điểm của hình thể mà còn bởi tiếng nhai khi nó gặm những con cá.

Với một động tác nhanh chóng, thân thể khổng lồ cao hơn năm mét của nó úp tới người Zaryusu.

Bằng tốc độ của một con khỉ, Zaryusu leo lên lưng của Rororo.

"Hãy trở về an toàn. Mặt khác, đừng có liều lĩnh làm mấy trò thiếu suy nghĩ trong quá khứ như kiểu "không phải một mình hy sinh" đấy."

"Em đã trưởng thành rồi mà. Anh đứng nhắc tới mấy chuyện quá khứ chứ."

Đối với lời của Zaryusu, mũi Shasuryu khịt một tiếng.

"Cậu bé ngày nào giờ đã phát triển thành một người đàn ông sao...Mà, được rồi, đừng có vướng vào rắc rối đấy. Nếu em không trở về thì cứ xác định chúng ta là mục tiêu đầu tiên đi."

"Em sẽ bình an thôi, chờ em."

Sau một lúc cả hai cùng ôm nhau - và như không có lời báo trước, họ giật lại khoảng cách như chưa từng có cái gì xảy ra.

Phần 3

Tầng thứ 9 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick có vô số phòng khác nhau. Không chỉ có các phòng dành cho thành viên Guild và NPC, mà còn có các phòng tắm chung loại lớn, căn tin, thẩm mỹ viên, cửa hàng quần áo, cửa hàng tạp hóa, phòng GYM, tiệm nail cùng vô số loại hình khác.

Việc tạo phòng như thế này hầu như không có tác dụng gì cho việc chơi game. Đó là bởi những thứ này là sự cố chấp của người chơi, hay nói đúng hơn, là lý tưởng hóa thành phố mơ ước mà họ theo đuổi. Cũng có thể là do hiện thực bên ngoài quá khắc nhiệt, nên họ cần có một nơi mơ ước theo ý mình để giải tỏa chăng.

Trong các phòng, có một phòng đặc biệt được quản lý bởi phó bếp của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Tuy bình thường anh chỉ luẩn quẩn trong căn tin để phát huy bản lĩnh, nhưng cứ đến cuối tuần và một số ngày nhất định, anh sẽ tới đây để chuẩn bị phục vụ cho những vị khách ghé qua.

Phòng được thiết kế với phong cách của một quán bar, được chiếu sáng bằng ngọn đèn êm dịu cùng âm thanh của một bản ballad và tiếng cười nói một vài vị khách quen.

Một kệ tủ đựng rượu phía sau quầy và tám cái ghế. Nó khá đơn sơ, nhưng cũng đủ để làm một nơi yên tĩnh để thưởng rượu. Với phó bếp, đây quả là một không gian tuyệt diệu, một tòa lâu đài của riêng anh và cho anh sự thỏa mãn vô hạn khi được làm tròn bổn phận của một tôi tớ.

Thế nhưng bầu không khí nơi này cũng tùy thuộc vào các vị khách. Anh nhận ra điều này khi nghênh tiếp vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

Glug, glug, glug, phew -

Những âm thanh như vậy phát ra khi người đó nốc hết cốc rượu của mình.

Một bên lau cốc rượu, anh thầm nghĩ có nhiều nơi phù hợp hơn cho một người uống rượu như thế.

Thực thế thì trong tầng 9 cũng có phòng giao tiếp và quán rượu thông thường, vậy nên với một người có cách uống rượu bạt mạng như vậy không hợp với quán bar này chút nào.

Phó bếp phải cố gắng đấu tranh giữ cho khuôn mặt mình không khó chịu khi thấy người đó nốc hết chén rượu 500ml và nện chiếc cốc thủy tinh sáng bóng lên quầy.

"Thêm cốc nữa."

Theo yêu cầu của khách, Phó bếp tiêm một dòng vodka chưng cất của Ba lan vào cốc rồi rót thêm một vệt màu xanh thẳm.

Anh chầm chậm đưa cốc rượu cho vị khách.

"Thức uống này gọi là Lady's Tear."

Ban đầu người khách soi mói quá trình pha chế với một vẻ nghi ngờ, nhưng tới khi nghe thấy cái tên và cũng vì không nhìn rõ loại rượu đổ vào, cô bắt đầu lộ ra vẻ cảm kích.

"Ah, có phải những giọt màu xanh đang lan ra trong cốc rượu giống như tượng trưng cho nước mắt?"

"Vâng, đúng như ngài nói."

Một lời nói dối.

Cô gái nâng cốc rượu lên, đưa tới cạnh miệng và nốc hết một hơi như thể nốc một cốc sữa sau khi tắm.

Không chút do dự, cô đập sầm cái chén lên quầy bàn như lần trước.

"Huu, cảm thấy hơi ngà ngà say ~"

"Ngài uống nhanh quá rồi, đây cũng không phải biện pháp tốt, sao ngài không trở lại nghỉ ngơi nhỉ?"

"Không, ta không muốn về."

"Như vậy sao."

Một bên lau chén rượu, anh cảm thấy khó chịu trước ánh mắt của cô gái này.

(Muốn nói nhưng không chịu nói, thảo nào mới có câu phụ nữ thật phiền phức. Nơi này chỉ thích hợp với quý ông chứ đâu phải nơi dành cho mấy bà cô phiền phức. Đáng lẽ nên cấm phụ nữ vào đây...v..v. Không được, như thế thì thật bất kính với các đấng tối cao....Mọi chuyện là do sai lầm của mình.)

Người đưa ra lời mời vào quầy không ai khác chính là anh, đó là bởi sự quan tâm trước vẻ mặt quẫn trí của cô gái khi thấy cô lang thang một mình trên tầng 9. Đúng, là do anh lo lắng nên mới ra kết quả như thế này. Và giờ thì anh bắt đầu hối hận. Nhưng với tư cách là chủ nhân của quầy bar, anh vẫn phải tỏ ra lịch sự nhất có thể.

(Cho dù là uống cẩu thả đến đâu mình cũng cần phải phục vụ chính xác nhất.)

Sau khi làm tốt việc giác ngộ, anh hỏi:

"Có chuyện gì thế thưa Shalltear-sama?"

Trong nháy mắt, cô gái - Shalltear giống như đang chờ những câu hỏi như thế - cũng mở miệng, nhưng câu trả lời thì không nằm ngoài dự đoán của anh.

"Xin lỗi, ta không muốn nói về nó."

"Đùa bố à" câu này hiện rõ trên gương mặt méo mó đến cực điểm của chủ quầy hàng. Nhưng vì là một người nấm, nên cô gái không thể hiểu được cảm xúc biểu lộ của anh và tiếp tục xoay chén rượu.

"Ta có hơi say."

"...Vâng đúng là vậy."

(...Không thể nào.)

Shalltear hình như nghĩ rằng bản thân say, nhưng anh tin chắc điều đó là không thể.

Say rượu và bị nhiễm độc được coi là cùng một loại, do đó đối với người có khả năng miễn dịch tuyệt đối với độc tố thì không thể nào say rượu. Do đó thân là một Undead, Shalltear có thể miễn dịch với độc tố và không có khả năng say rượu. Cơ bản thì những người tới quầy đều không bị ảnh hưởng, và dù biết là không thể nào say họ cũng muốn hưởng thụ bầu không khí đó.

Ngoại trừ Shalltear đã thực sự cảm thấy mình say, say do bầu không khí.

Như vậy phải làm sao đây, anh nghĩ. Lúc này may mắn đã đến, một tiếng chuông vang lên mang theo sự cứu rỗi. Anh cúi đầu chào người khách mới đến.

"Hoan nghênh quý khách."

"Thật tốt khi thấy cậu, Piki."

Eckleya hô lên, Piki - biệt danh này bắt nguồn từ cái đầu nấm của anh, và vì là khách quen, nên cậu ta mới thích gọi anh bằng cái tên thân mật này. Là một trợ lý quản gia, Eckleya thường đến đây với các hầu nam của mình.

Như thường lệ, Eckleya được đặt lên ghế. Dù sao đối với thân cao một mét như Eckleya, để leo lên ghế đẩu cao của quầy bar là một việc rất khó khắn.

Piki cảm thấy kì lạ khi Shalltear - người ngồi ngay bên cạnh - không lên tiếng. Anh quay sang nhìn cô và nhận ra mặt cô đang úp xuống bàn cùng những tiếng lẩm bẩm gì đó, loáng thoáng như những lời xin lỗi với đấng tối cao.

Eckleya gọi rượu:

"Cái đó."

"Hiểu"

Cái đó thì chỉ có một loại duy nhất.

Sử dung hỗn hợp của mười loại rượu, tượng trưng cho mười vị tối cao tạo ra một thức uống mười sắc: [Nazarick].

Một thứ thức uống mỹ lệ và tuyệt đẹp, với mùi vị vô cùng thỏa mãn và những vị khách quen đều cho rằng nó hoàn toàn xứng với tên [Nazarick].

Tuy vậy nó không phải thứ mà anh muốn giới thiệu cho người khác.

Vì nó vẫn chưa được hoàn thiện, ngay cả khi anh đã phải thử nghiệm vô số lần, kết quả chỉ là dạng bán thành phẩm.

Với những động tác khéo léo, anh làm xong thức uống mười sắc và đặt nó trước mặt Eckleya.

"Cô gái, thử cái này xem."

Sau đó là những âm thanh "plick...plock...bang," vang lên.

Hẳn là Elckleya muốn trượt cái ly trên quầy về phía cô gái, thế nhưng động tác đó chỉ có thể làm được trong manga hoặc là người có kỹ thuật điêu luyện, và chắc chắc không phải là điều mà một con chim cánh cụt có thể làm.

Kết quả là cái ly đập xuống nền nhà và được Piki nhặt lên. Xác nhận rằng nó không có hư hao và phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, anh lấy ra một miếng khăn lau phần rượu đổ trên quầy với một ánh mắt không hài lòng.

"Cậu đừng vẩy cái cánh của cậu trên quầy bar được chứ? Nếu còn làm thế tôi sẽ nhét cậu vào chậu rồi ném ra ngoài đấy."

"Thật xin lỗi..."

Lúc này Shalltear ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên.

"Ara! Không phải là Eckleya sao, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp...Kể từ lần cuối trên tầng 9 nhỉ?"

"Là vậy sao?"

"Là vậy, ừ...có thể là...nhưng ngài ở đây thì thật hiếm thấy. Tôi cứ nghĩ trong số Thủ vệ chỉ có Demigure mới ưa thích chỗ này thôi chứ. Lần trước hình như hắn với Cocytus cùng tới đây để phẩm rượu thì phải."

"Oh, ra vậy."

Nghe được chuyện về bạn đồng sự khiến Shalltear mở mắt.

"Đã có chuyện gì mà khiến ngài có dáng vẻ như vậy?"

"Không, cũng không phải chuyện nghiêm trọng...Không...là một sai lầm nghiêm trọng...Nên ta đến đây để mượn rượu giải sầu... giống một kẻ thất bại..."

Eckleya cố làm ra một biểu hiện tinh tế khi hướng về Piki như thể tìm câu hỏi "Ngài ấy làm sao thế?" nhưng Piki không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Nghĩ cách để bầu không khí uống rượu vui vẻ hơn khiến anh hỏi:

"Để làm mới tâm trạng, sao ngài không dùng một ít nước táo?"

Hai người kia đều ngạc nhiên trước câu hỏi này.

"Nước táo ép từ táo chọn lọc ở tầng 6."

Sự tò mò trong họ được đánh thức khiến hai người cùng gật đầu. Phản ứng mãnh liệt của họ làm Piki có chút thỏa mãn.

Sau khi đặt lên hai phần nước ép táo, đôi mắt của anh hướng tới các hầu nam và như thường lệ, đề nghị của anh bị từ chối.

Đương nhiên, vì miệng Eckleya là mỏ chim cánh chụt nên anh không quên cắm thêm ống hút.

"Tuyệt, sảng khoái thật."

"Tuy không tệ, nhưng có chút hơi thiếu...có vẻ không được ngọt lắm."

Đó là cảm nhận của hai người sau khi uống hết trong một hơi.

"Vâng, tôi đang cố hoàn thiện nó hơn. Dù sao mùi vị của nó vẫn chưa sánh bằng thức uống nguyên bản của Nazarick".

"Tầng 6 có táo sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?"

Thực tế thì Shalltear đã nghe qua về điều này và cô đáp lại trước khi Piki cất lời:

"Những cây đó là do Ainz-sama mang về. Ta nghe Albedo nói ngài ấy muốn thử nghiệm trồng cây bên ngoài trong Nazarick coi như thực phẩm cung cấp thêm."

Piki cũng từng nghe về điều này.

Đó là bởi anh thường xuyên tiếp nhận các nhiệm vụ sử dụng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài để chế biến các món ăn mới, thậm chí là món ăn tăng cường thuộc tính.

"Nếu kế hoạch tiến hành thuận tiện mà nói thì tiếp theo sẽ là một vườn cây ăn trái, thế nhưng có vẻ độ ngọt của nó không tốt cho lắm."

"...Vậy ai hiện là người đảm nhiệm vụ trồng trọt vậy? Aura và Mare đều đã ra ngoài, lẽ nào là giao cho lũ ma vật?"

"Không, không, là lũ Thụ quái được Ainz-sama mang về."

Eckleya lộ ra vẻ nghi hoặc khi tự hỏi là "Ai?" còn Shalltear thì làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

"Chuyện gì xảy ra vây? Có kẻ mới gia nhập Nazarick sao?"

Shalltear đáp lại câu hỏi của Eckleya. Mặc dù Piki đã gặp lũ Thụ quái, nhưng vì không rõ ràng sự tình, nên anh cũng vểnh tai lắng nghe.

Dường như Thụ quái xuất hiện trong một nhiệm vụ củng cố tinh thần hợp tác chiến đấu của các Thủ vệ. Bởi do một vài ước định, nên nó mới tới Nazarick và trở thành một nông dân trồng táo.

"Nazarick đang chậm rãi thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn."

Cả Piki và Shalltear đều đồng ý với câu nói của Eckleya.

Piki vốn là phó bếp, vậy nên với kế hoạch tương lai của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick không được rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rằng Ainz Ooal Gown - đấng tối cao cuối cùng - đang nỗ lực hết mình để tăng thêm quyền uy với thế giới này và trở nên mạnh mẽ hơn.

"Tôi hiểu. Như vậy thì sau này sẽ có rất nhiều những kẻ mới như đám Thụ quái đi vào hàng ngũ của Nazarick không biết chừng."

Shalltear phồng má giận dỗi khi hướng về Eckleya.

"Ta ghét như vậy. Cứ nghĩ đến việc nơi thiêng liêng được các đấng sáng tạo xây dựng...tại sao lũ dơ bẩn đó lại được phép đứng trong Nazarick cơ chứ?"

Piki cũng có cảm nghĩ như vậy. Nơi này được tạo ra và ban phước bởi sự hiện diện của các đấng chí tôn. Đối với những NPC nguyên bản, cứ nghĩ đến tình cảnh xuất hiện những kẻ lạ mặt, chỉ tưởng tượng thôi đã là khó chịu rồi. Thế nhưng so với ý nghĩ đó thì vẫn có điều trọng yếu hơn.

"Chúng ta phải chấp nhận thôi, Đây là quyết định của Ainz-sama."

Quyết định của đấng sáng tạo tối cao, Ainz Ooal Gonw là tuyệt đối. Nếu ngài ấy nói con ngựa trắng là màu đen thì nó là con ngựa đen. (TL: Câu này chém tí cho nó vui chứ nghiêm túc quá đọc cũng nhàm)

"Ta không có ý kiến vì với quyết định của Ainz-sama đâu nhé!"

Trước Shalltear đang hốt hoảng, hai người cùng gật đầu đồng ý.

"Như vậy chúng ta phải trở thành kiểu mẫu, thể hiện trung thành hết mình với Ainz-sama. Đương nhiên, cũng không loại trừ trường hợp kẻ bên ngoài có ý định phản loạn với Ainz-sama."

"Đúng đấy. Lại nói tiếp thế nào Shalltear. Nếu ngài sẵn lòng bày tỏ, tôi sẽ tặng ngài một chức vị cao sau này..."

Eckleya bắt đầu nói đến chuyện tuyển dụng người cho mình - việc đó chẳng bao giờ thành công - và bị gián đoạn bởi một tiếng thét thất thanh.

"Hyaaaaaaaa~"

Ánh mắt của hai người nhìn tới Shalltear, người đang ôm đầu và không ngừng tuyên thệ trung thành, trung thành trung thành....v.v..v

"Thực sự thì chuyện quái gì xảy ra vậy? Giọng của ngài ấy thật khác với mọi khi."

Đáp lại sự kinh ngạc của Eckleya, Piki lắc đầu rồi nhún vai.

"Ai biết được?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Chương 2: Tập Hợp,Các Lizardman

Phần 1

Chuyến hành trình cùng với Rororo băng qua các vùng đất ngập nước cũng đã được nửa ngày. Mặt trời tuy đã lên cao, nhưng Zaryusu vẫn chưa gặp phải kẻ thù nào đáng lo ngại, và an toàn đến nơi đúng như dự định của mình.

Trong vùng này, có một vài khu dân cư được xây theo cùng một kiểu giống với kiến trúc của bộ lạc Green Claw, bên ngoài được bao bởi những cọc gỗ đầu gai nhọn hướng ra ngoài. Mặc dù khe hở giữa chúng khá là lớn nhưng cũng đủ để cản lại những sinh vật to lớn như Rororo xâm phạm. Số lượng căn nhà ít hơn so với Green Claw, nhưng bù lại kích thước mỗi căn lại lớn hơn.

Vì vậy mà không thể biết dân số bên nào đông hơn được.

Mỗi căn đều có treo một lá cờ đại diện cho bộ tộc. Chúng đều mang biểu tượng của tộc Red Eye.

Chính xác thì đây là nơi mà Zaryusu dự định đến đầu tiên, bộ tộc Red Eye.

Sau khi quan sát khu vực xung quanh, Zaryusu thở phào nhẹ nhõm.

May cho Zaryusu, làng của họ vẫn nằm trong các mảnh đất giữa vùng đầm lầy này, nó đúng với thông tin mà Zaryusu thu thập được trước đây. Ban đầu, anh nghĩ có thể họ đã chuyển làng sang khu vực khác vì cuộc chiến khi xưa, và chuẩn bị tốt tinh thần rằng sẽ không tìm được họ.

Zaryusu nhìn phía sau, mặc dù anh không thể nhìn rõ mọi thứ, phía đường chân trời kia là làng của anh. Ngay bây giờ, làng của anh cần phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến. Mặc dù rời làng với sự bất an nhưng tại thời điểm này, anh có thể chắc chắn rằng làng của mình sẽ không bị tấn công.

Thực tế thì việc Zaryusu có thể đến đây an toàn chính là bằng chứng.

Anh không thể nào biết được liệu đây có phải là sơ ý trong kế hoạch của Đấng tối cao hay không. Nếu mọi hành động của anh đều đã nằm trong tính toán của chúng, thì có vẻ bọn chúng vẫn giữ đúng lời hứa không can thiệp vào sự chuẩn bị trước trận chiến.

Tất nhiên, nếu Đấng tối cao kia không giữ lời, Zaryusu cũng chỉ biết phó mặc cho số phận.

Zaryusu nhảy xuống từ Rororo và duỗi căng cơ thể mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Mặc dù cưỡi Rororo qua quãng đường dài làm cơ bắp của anh cứng đơ cả ra, cái vươn vai làm sự mệt mỏi trong anh dường như dịu đi khá nhiều.

Một lúc sau, anh dặn dò Rororo đứng ở đây đợi mình, sau đó lấy ra một số cá khô từ ba lô ném cho Rororo, coi như bữa ăn sáng và trưa của nó.

Thật sự thì anh muốn Rororo tự tìm thức ăn cho mình ở xung quanh đây, nhưng phải hạn chế điều này lại nhằm tránh phát sinh rắc rối tại khu vực săn bắt của bộ tộc Red Eye.

Sau khi vuốt ve những cái đầu của nó nhiều lần, Zaryusu bỏ lại Rororo rồi tiến về phía trước.

Nếu mang Rororo bên người, sự xuất hiện của một con Hydra có thể làm mọi ngươi cảm thấy sợ hãi và ngại ra gặp mặt. Zaryusu đến đây với ý định lập một liên minh chứ không phải là đi thị uy.

Nước bắn tung tóe khi anh bước qua những vũng nước nông.

Từ nơi này, Zaryusu có thể thấy được những chiến binh của tộc Red Eye đã tăng cường tuần tra xung quanh. Trang bị của họ giống hệt như bộ lạc Green Claw, không mặc áo giáp và cầm giáo mác thô sơ được làm từ xương nhọn gắn vào đầu một cán gỗ. Cũng có những người cầm dây thừng trông như những dây đai ném đá, nhưng những viên đá không được đặt sẵn vào, cho thấy là họ không có ý định tấn công ngay lập tức.

Lúc này Zaryusu phải cố gắng tránh gây kích động phía bên kia, do đó, anh từ từ tiến lại gần cho tới khi hai bên đã đến cổng chính. Anh hướng ánh mắt của mình về phía các chiến binh đang cảnh giác và nói:

"Tôi là Zaryusu Shasha của tộc Green Claw. Tôi muốn thảo luận một vấn đề cùng với tộc trưởng của các bạn!"

Một lúc sau, một Lizardman-đầy-tôn-kính cầm một cây gậy bước tới, theo sau là năm người khác với thân hình vạm vỡ. Toàn bộ cơ thể của năm Lizardman kia từ trên xuống dưới đều có những hình vẽ màu trắng trên cơ thể.

(Một Elder Druid?)

Zaryusu vẫn giữ tư thế uy nghiêm của mình.

Người này có thể coi là ngang hàng với anh, do đó anh dặn mình không được để lộ ra biểu hiện của sự yếu đuối. Ngay cả khi Elder Druid quan sát dấu ấn trên ngực mình, Zaryusu vẫn không chùn bước.

"Zaryusu Shasha của Green Claw. Tôi đến để thảo luận một vấn đề."

"... Mặc dù tôi không thể nói là anh được chào đón nơi đây, nhưng tộc trưởng của chúng tôi đang chờ để thảo luận với anh. Hãy đi theo tôi."

Zaryusu cảm thấy bối rối bởi lời nói vừa rồi.

Tại sao một Elder Druid lại không phải là tộc trưởng, và tại sao họ lại không yêu cầu anh đưa ra vật phẩm chứng minh danh tính của mình. Tuy nhiên vào thời điểm này thì bất cứ lời nào cũng có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ với bên kia và nó sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Zaryusu nghĩ vậy và âm thầm bước theo.

<><><>

Anh được đưa đến một túp lều nhỏ xinh đẹp.

Nó thậm chí còn lớn hơn nơi ở của anh trai anh. Các bức tường được trang trí bởi những hoa văn được điểm tô bằng thuốc nhuộm như thể chứng minh thân phận cao quý của chủ nhân.

Có một điều làm Zaryusu chú ý là căn nhà không có cửa sổ, chỉ có một ô thông gió. Lizardman đúng là có khả năng nhìn ban đêm, nhưng không có nghĩa là họ thích nó.

Vậy tại sao lại có người thích sống trong một túp lều tối như thế này?

Tuy bị vây lấy bởi nhiều câu hỏi, nhưng anh biết hiện không phải lúc tìm kiếm câu trả lời.

Nhìn lại phía sau, Elder Druid và các chiến binh dẫn đường đều đã rời đi.

Khi nghe họ nói sẽ rời đi, anh nghĩ họ quá bất cẩn, từ việc không kiểm tra danh tính, giờ lại để anh một mình với tộc trưởng của họ. Trong lòng anh đã dấy lên chút nghi ngờ.

Nhưng khi Zaryusu được giải thích rằng đây là mong muốn của tộc trưởng tộc Red Eye, anh càng tò mò hơn về người này.

Mặc dù đã hứa với anh mình là sẽ an toàn trở về, nhưng Zaryusu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mà anh không thể thực hiện được lời hứa đó. Xung quanh Zaryusu, những chiến binh vũ trang đang gây áp lực với anh, chứng minh cho thực lực của họ. Thực sự thì nó chỉ làm cho Zaryusu cảm thấy thất vọng bởi thực tế thì đây là tất cả những gì họ có thể tập hợp được.

Tuy nhiên sẽ khác nếu họ đã biết được suy nghĩ của anh mà vẫn cố làm ra vẻ...

Người này có thể là một chuyên gia đàm phán, một đối thủ khó nhằn đây...

Bỏ qua những ánh mắt nhìn trộm từ xa, Zaryusu đi thẳng đến cửa và tuyên bố một cách hùng hồn.

"Tôi, Zaryusu Shasha của tộc Green Claw, và tôi đến đây để gặp gỡ tộc trưởng của bộ lạc."

Một giọng nói nhỏ đáp lại từ bên trong, tiếng nói của một người phụ nữ, cho phép anh bước vào.

Zaryusu mở cửa không chút do dự.

Bên trong đúng là tối đen như mực.

Do sự thay đổi độ sáng đột ngột, dù có khả năng nhìn ban đêm nhưng Zaryusu vẫn phải chớp mắt một vài lần.

Không khí trong nhà có mùi gì đó giống như thuốc, trộn lẫn với hương thơm của các loại thảo mộc. Zaryusu có thể hình dung được một người phụ nữ già, nhưng điều này đã bị phủ nhận lập tức.

"Hoan nghênh anh đã đến."

Một giọng nói vang lên từ bóng tối. Ban đầu anh đã nhầm tưởng giọng nói từ phía sau cánh cửa là của một người lớn tuổi, nhưng sau khi đến gần hơn, anh mới phát hiện giọng nói mang theo một nguồn năng lượng vô cùng trẻ trung.

Sau khi đã quen với sự bóng tối, một Lizardman hiện ra trước mắt anh.

Trắng.

Ấn tượng đầu tiên của Zaryusu.

Vảy trắng như tuyết, độ tinh khiết không tì vết, tròn, đôi mắt mang theo sắc đỏ như thể được chế ra từ hồng ngọc, và chân tay mảnh mai, không phải của một người đàn ông mà là của phụ nữ.

Toàn bộ cơ thể cô có thể được miêu tả bởi những họa tiết đỏ và đen, có nghĩa là cô ấy là một người trưởng thành, có thể sử dụng các loại ma thuật và ... chưa lập gia đình.

Trong quá khứ Zaryusu đã từng bị đâm bởi một ngọn giáo.

Trong giây phút đó, Zaryusu cảm thấy cở thể mình nóng rát dữ dội như thể nó đã bị xuyên thủng bởi một cọc sắt nung nóng, cùng với nhịp đập nhanh của tim, kết hợp thành một cơn đau thấu xương lan tỏa toàn thân mình.

Lúc này, tuy không cảm nhận được cơn đau ấy, nhưng sức nóng và nhịp đập ấy... (TL: Sét đánh cmnr)

Zaryusu như đánh mất tinh thần của mình kể từ khi anh nhìn thấy người mà mình sẽ thuyết phục.

Phá vỡ sự im lặng của anh chỉ với một nụ cười tự giễu, cô lên tiếng:

"Có vẻ như trông tôi kỳ lạ đến mức mà ngay cả đối với chủ nhân của một trong bốn báu vật, Frost Pain cũng phải công nhận nhỉ."

Trong tự nhiên thì một Lizardman bị bạch tạng là cực kỳ hiếm. Một phần là vì họ quá dễ bị phát hiện, khiến họ vô cùng khó khăn trong việc sinh tồn.

Bản thân Lizardman cũng có xu hướng khá giống nhau như suy yếu với ánh sáng mặt trời, thị lực kém, họ cũng không đạt đến một trình độ văn minh nơi mà một cá nhân yếu ớt như vậy có thể tồn tại. Vì vậy nên sẽ vô cùng hiếm hoi khi có thể gặp một cá thể bạch tạng trưởng thành. Thậm chí đã có những trường hợp bị giết ngay sau khi được sinh ra.

Giọng nói tự ti của cô âu cũng là dễ hiểu khi đa số Lizardman khác vô cùng ghét những cá thể bạch tạng, thậm chí một số người còn coi họ như quái vật.

Nhưng Zaryusu không phải người như vậy.

"... Có chuyện gì sao?"

Người đang ngồi bên trong đột nhiên cất lời hỏi Zaryusu - người đang lúng túng đứng bất động ngoài cửa. Không trả lời, Zaryusu thốt ra một âm thanh.

Nghe thấy âm thanh này, nữ Lizardman kia mở to mắt và miệng trong sự ngạc nhiên, cô cảm thấy bối rối và xấu hổ.

Âm thanh đó không khác nào một tiếng kêu tán tỉnh.

Zaryusu lấy lại nhận thức của mình và nhận ra những gì mình đã làm. Cũng giống như con người khi họ đỏ mặt, anh hất cái đuôi của mình nhiều lần trong khi kích động.

"Ah um, nó, à không phải nó, nó không phải vậy, đây không phải là những gì mà tôi..."

Chuyển động luống cuống của Zaryusu làm cho người trong túp lều lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười, khiến Zaryusu bối rối.

"Xin hãy bình tĩnh, anh sẽ làm người khác hiểu lầm nếu cứ làm vậy đấy."

"Tôi....ah.Xin lỗi!!!"

Zaryusu bước vào trong, cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Đuôi của người nữ thằn lằn cũng rũ xuống như thể cô đang thả lỏng. Nhưng không giấu được hoàn toàn rằng nó vẫn còn rung, có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được.

"Mời tới đây."

"... Xin được tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi."

Bước chân vào nhà, Zaryusu thấy được người chủ nhà đang chỉ vào một cái đệm làm từ thứ thực vật chưa biết tên. Anh bước đến và ngồi lên, còn cô ngồi ở phía đối diện.

"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi là người đến từ bộ lạc Green Claw, Zaryusu Shasha."

"Hân hạnh được gặp măt, tôi là tộc trưởng của bộ lạc Red Eye, Crusch Lulu. "

Sau khi giới thiệu xong, họ quan sát nhau như thể cả hai đã biết được ý định của đối phương.

Túp lều chìm vào im lặng, nhưng điều này không được phép tiếp tục. Zaryusu là khách, do đó mà một người với tư cách là chủ nhà, Crusch nên mở lời đầu tiên.

"Đầu tiên, ngài sứ giả, tôi tin là hai chúng không cần thiết phải trịnh trọng như thế này. Tôi muốn hai chúng ta phải thật tự nhiên, vậy nên hãy làm cho mình cảm thấy thoải mái trước đã."

Zaryusu gật đầu.

"Tôi cảm thấy thật tốt vì điều đó, thực sự thì tôi không quen cách nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc và trịnh trọng."

"Vậy hãy cho tôi biết lý do của anh trong chuyến thăm này?"

Crusch bắt đầu câu hỏi, nhưng cô cũng đã biết phần nào câu trả lời của nó.

Một Undead bí ẩn đã xuất hiện ở trung tâm của làng. Đã sử dụng một ma pháp điều khiển thời tiết cấp bốn Control Cloud. Và bây giờ một Lizardman đến từ bộ tộc khác, người mà thậm chí có thể gọi là anh hùng.

Tất cả manh mối đều dẫn đến một câu trả lời. Khi Crusch vẫn đang suy nghĩ phải làm thế nào với câu trả lời của Zaryusu thì cô cảm thấy mọi suy luận của mình bị phá vỡ.

"... Hãy kết hôn với tôi!"

....

... ...?

..... ..?!

"... Hehhhhhhh?!"

Trong một khoảnh khắc, Crusch không dám tin vào tai mình.

"Thực sự thì đây không phải mục đích ban đầu của tôi khi đến đây. Tôi hoàn toàn biết là mình nên gác lại chuyện này cho đến khi đạt được mục đích. Nhưng tôi không thể nói dối cảm xúc của trái tim được. Cô có thể cười tôi nhưng tôi vẫn sẽ nói như vậy."

"A... ha...ha....ha."

Đây là những lời nói mà cô chưa bao giờ được nghe kể từ lúc sinh ra, những lời mà cô đã nghĩ bản thân mình vô duyên với nó. Suy nghĩ trong đầu của Crusch như bị cuốn theo trong cơn bão của sự hỗn loạn, xé tan ra rồi phân tán khắp nơi, không thể nào sắp xếp gọn gàng lại được.

Sự bối rối của Crusch khiến gương mặt Zaryusu hiện lên một cười miễn cưỡng, anh nói:

"Tôi xin lỗi, tôi không biết mình nên nói gì, chúng ta hiện đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Tôi sẽ đợi câu trả lời của em khi mọi việc đã kết thúc."

"U...ha...haha."

Ổn định lại tinh thần và tiếp tục những suy luận trước đó, Crusch lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay khi nhớ lại những lời của Zaryusu vừa nói lúc nãy, suy nghĩ của cô lại tiếp tục rơi vào sự hỗn loạn.

Crusch len lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, một gương mặt mag theo sự điềm tĩnh, nghiêm túc.

(Sao anh ta có thể giữ bình tĩnh đến thế sau khi dám nói những lời ấy với mình... Hay anh ta cũng thường hay đề nói đùa với người khác như thế?! Hoặc là anh ta đã quen với việc đưa ra lời cầu hôn như vậy ?... Thực sự thì trong anh ta cũng khá là bảnh bao đó... ahh, mình đang nghĩ cái gì thế này! Đây có thể là một phần trong kế hoạch của anh ta, nhất định là vậy, chắc đã có ý định muốn kiểm soát mình, nói với mình về những vấn đề nhạy cảm như tình yêu. C-c-cầu hôn với người như mình... )

Crusch, người chưa bao giờ có kinh nghiệm khi được đối đãi như một nữ Lizardman bình thường, đã không thể giữ cái đầu lạnh của mình, cô cũng không chú ý đến chóp đuôi của Zaryusu cũng đang vung vẩy. Chắc hẳn rằng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô cũng đang cố hết sức để kiềm chế cảm xúc cảm của bản thân.

Một sự im lặng bao trùm túp lều. Cả hai đều cần một chút thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Mười phút trôi qua, dường như họ đã có thể quay về mục đích ban đầu của mình.

Crusch một lần nữa định hỏi Zaryusu về mục đích của chuyến thăm, nhưng lại nhớ đến lần đầu tiên cô hỏi anh.

... Làm thế nào mà anh ta có thể lái qua chuyện ấy được chứ!

Đuôi của Crusch đập xuống sàn. Người đàn ông trước mặt cô giật mình co rúm lại, như thể anh là người bị đánh vậy.

Hành động này chẳng khác gì một cử chỉ vô lễ, nhất là trong trường hợp giao tiếp giữa những người đại diện trong bộ lạc với nhau. Điều này càng làm sự hoảng loạn trong Crusch lớn hơn.

Ngay cả khi anh ta chỉ là một lữ hành, thì anh ta cũng là người đại diện cho bộ lạc khác... Hơn thế nữa, anh ta không phải là một chiến binh Lizardman bình thường, mà là một anh hùng nắm giữ . Hành vi vô lễ trước một người như thế chắc chắn là không thể tha thứ được.

(Nhưng đây là lỗi của anh ta mà! Anh còn muốn gì ở tôi nữa, nói gì đi chứ!)

Thực ra thì Zaryusu vẫn đang cảm thấy xấu hổ vì hành động dại dột của mình nên mới chọn cách im lặng. Tuy nhiên Crusch - giờ đây giống như một ngọn núi lửa đầy cảm xúc sắp phun trào - hoàn toàn không chú ý tới.

Sự im lặng vẫn tiếp diễn, nhưng đây không phải là giải pháp thích hợp trong tình huống này. Crusch đã nhận ra cách tốt nhất để giải quyết là nên chuyển sang chủ đề khác.

"Anh không có vẻ gì là hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể của tôi, quả là những gì mong đợi từ một người anh hùng nhỉ?"

Nghe được những lời từ cô, trên mặt Zaryusu giờ đây hiện rõ sự bối rối khi không biết nên đáp lại như thế nào.

Crusch cũng tự hỏi không biết chính xác thì mình đang nghĩ những gì.

"Không sợ cơ thể bạch tạng này ấy, ý tôi là thế."

"... Nó giống như là tuyết trắng phủ trên đỉnh của dãy núi vậy."

"... Eh?"

"... Một màu sắc mỹ lệ."

Dĩ nhiên là cô chưa bao giờ được nghe những lời này dù chỉ một lần trong đời.

"A-anh đang nói cái gì thế!"

Sức ép trong lồng ngực của Crusch đã dâng lên đến mức mà cô không thể nào kìm nén lại được nữa, và cái nắp đậy đã bị bung ra bởi câu nói vừa rồi. Trong khi Crusch đang thất thần bởi mới suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, Zaryusu nhẹ nhàng dùng tay vuốt vảy của cô. Màu sắc tươi sáng của chúng như một vẻ đẹp tiềm tàng nay được để lộ ra... Anh đưa tay dọc theo những chiếc vảy bóng như con nước chạy dọc theo dòng sông.

Rít! Một âm thanh cảnh báo, nhưng nó lại như được hòa vào hơi thở của Crusch.

Giống như hồi chuông cảnh báo, cả hai lập tức lấy lại bình tĩnh.

Hai bên đều biết những gì Zaryusu làm đều là trong vô thức. Toàn bộ cơ thể của họ vẫn còn đang run rẩy. Tại sao mình lại để cho anh ta làm điều đó? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Hoài nghi dẫn đến lo lắng, và lo lắng nảy sinh ra hỗn loạn.

Kết quả là hai cái đuôi đập xuống sàn, đủ mạnh để làm lung lay chiếc lều.

Cả hai nhìn vào nhau, như thể muốn biết rằng liệu đối phương đang như thế nào. Cứ như thời gian đã dừng lại, cả hai đều ngừng chuyển động.

"..."

"..."

Một bầu không khí nặng nề, hoặc có thể nói rõ hơn là căng thẳng phủ xuống đầu họ trong sự im lặng và dò xét lén lút. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Crusch hỏi kèm theo một cái nhìn lạnh lẽo xỉa thẳng vào Zaryusu như thể muốn đào bới bất kì sự dối trá nào.

"... Tại sao... Tại sao anh lại làm thế?"

Mặc dù Crusch có phần khó khăn khi dùng lời nói để bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng Zaryusu đã hiểu và trả lời một cách thành thật, không do dự.

"Đó là tình yêu sét đánh. Hơn nữa, đối mặt với bất cứ trận chiến nào cũng là đối mặt với cái chết, và tôi không muốn mình hối tiếc khi chưa nói với em tình cảm của mình."

Đơn giản chỉ là sự chân thành, một lời nói không giấu diếm cảm xúc nào đã làm cho Crusch trong giây lát không nói nên lời. Nhưng cô lại nói một điều mà không hề có sự liên quan.

"... Ngay cả chủ nhân nắm giữ thanh Frost Pain nổi tiếng cũng chuẩn bị tinh thần để chết trong trận chiến sao?"

"Đúng vậy, kẻ thù là một đối thủ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, không thể nào xem nhẹ họ được... Cô đã thấy một con quái vật hành động như một sứ giả rồi chứ? Một trong chúng đã xuất hiện tại làng của tôi..."

Crusch xác nhận hình minh họa mà Zaryusu đưa cho, và gật đầu đồng ý sau khi đã nhìn lướt qua.

"Đúng rồi. Chính là nó."

"Cô có biết gì về con quái vật này không?"

"Không. Không một ai trong bộ tộc biết gì về nó cả."

"Vậy à... Thực sự thì trước đây tôi đã từng bắt gặp loại quái vật này một lần..." nói đến đây Zaryusu dừng lại, quan sát phản ứng của Crusch rồi tiếp tục nói "... Và tôi đã bỏ chạy."

"-Hehh?"

"Tôi không thể đánh bại được nó. Không, nói đúng hơn thì tôi có năm mươi phần trăm cơ hội chỉ để sống sót trở về."

Crusch hiểu rằng đối phương là một Undead vô cùng đáng sợ, cũng may là cô đã lệnh cho các chiến binh rút về.

"Nó có thể phát ra âm thanh gây rối loạn tâm trí. Không chỉ vậy, cơ thể của nó không phải dễ dàng bị tổn thương bởi vũ khí thông thường. Vậy nên sử dụng quân số đông không phải là cách hay."

"Trong số các ma thuật mà những Elder Druid của chúng ta có thể sử dụng, có một ma thuật có thể tạm thời phủ ma pháp lên vũ khí..."

".... Có thể dùng nó để chống lại các đợt tấn công tâm linh không?"

"Có thể tăng sức đề kháng nhưng số người cần bảo vệ quá nhiều và sức mạnh của chúng tôi không đủ."

"Nếu vậy thì... tất cả các Elder Druid có thể sử dụng được ma thuật đó chứ?"

"Nếu chỉ là cường hóa tinh thần thì hầu hết các Elder Druid đều có khả năng đó. Nhưng không may, tôi là người duy nhất trong bộ lạc này có thể sử dụng ma thuật bảo hộ khỏi sự gây rối tâm trí."

Crusch nhận thấy hơi thở của Zaryusu trở nên gấp gáp hơn. Dường như anh đã nhận thấy rằng vị trí lãnh đạo của Crusch trong tộc Red Eye không phải là hư danh.

Đúng vậy. Crusch Lulu là một Druid mạnh mẽ. Có lẽ còn mạnh hơn các Elder Druid khác.

"... Theo bọn chúng thì tộc Red Eye là mục tiêu thứ mấy?"

" Thứ tư."

"Tôi hiểu rồi... Vậy, kế hoạch của cô là gì?"

Thời gian trôi qua.

Crusch dự tính rằng sẽ có lợi hơn nếu cô tiết lộ kế hoạch. Tộc Green Claw chắc chắn sẽ chọn phương án đứng lên chiến đấu, và mục tiêu của Zaryusu đến đây chính là hình thành một liên minh, mong muốn cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu. Với ý nghĩ đó, cần phải xem xét nên làm những gì để có lợi cho Red Eye?

Tộc Red Eye ban đầu không hề có ý định xây dựng một liên mình. Kế hoạch ban đầu của họ là tìm nơi ẩn náu. Tiến hành một cuộc chiến chống lại kẻ địch có thể sử dụng ma pháp cấp bốn là điều hết sức ngu ngốc. Hơn nữa, khi biết kẻ đó còn có một đội quân Undead thì không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa.

Nhưng tiết lộ những suy nghĩ trong lòng có phải là tốt nhất?

Nhìn thấy Crusch, người đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ về tương lai của bộ tộc, Zaryusu nheo mắt lại và quyết định mở lời:

"Tôi muốn nhắc cho cô vài điều."

Không biết nói gì để đáp lại những lời của Zaryusu, Crusch nhìn anh mà không chớp mắt.

"Điều mà tôi lo lắng là những chuyện có thể xảy ra sau khi tìm được nơi trú ẩn."

Zaryusu điềm tĩnh tiếp tục giải thích rõ hơn ý kiến của mình khi nhìn Crusch có vẻ chưa hiểu lắm:

"Hãy nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống bình thường một cách đột ngột như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến bộ tộc của cô?"

"Đúng vậy... chuyện đó gần như là không thể."

Nếu họ quyết định rời khỏi đây và dựng một khu vực sinh sống mới, họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm mà hằng ngày họ chưa gặp phải - giống như đối mặt với một cuộc chiến mỗi ngày vậy. Trong thực tế thì không phải chỉ có Lizardman định cư tại ven hồ, họ đã phải chiến đấu ròng rã suốt nhiều năm trời để có được vùng đất ngập nước này. Đối với một chủng tộc, sẽ không dễ dàng gì để thiết lập một môi trường sống mới ở một nơi khác.

"Chưa tính đến những khó khăn đặt chủ quyền lãnh thổ, việc tìm kiếm thức ăn đã là một vấn đề đau đầu rồi."

"Có lẽ là như vậy."

Crusch vẫn cố gắng tính toán những điều mà người thương thuyết trước mặt cô đưa ra, nhưng với địa vị là một trưởng tộc, cô vẫn có thể phản biện lại với một giọng điệu vô cùng sắc bén, tuy nhiên, Zaryusu tiếp tục:

"Vậy nếu năm bộ lạc lân cận đều tìm nơi ẩn náu ở cùng một thời điểm thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Chuyện đó...!"

Crusch rơi vào im lặng, bởi vì cô đã hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của Zaryusu.

Mặc dù khu vực hồ khá rộng, khi một bộ tộc đã chọn một khu vực nhất định để định cư thì khu vực đó cũng là nơi mà các bộ tộc khác muốn nhắm đến. Vì vậy, chỉ cần di chuyển đến một nơi khác thì có thể dẫn đến một cuộc chiến sinh tồn mới, cộng thêm việc tranh dành nguồn thức ăn kiếm được từ hồ nước nữa. Nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cuối cùng thì rất có thể kết quả đáng sợ nhất sẽ phát sinh, một cuộc chiến tranh đẫm máu như trong quá khứ.

"Đừng nói với tôi... Lí do mà anh vẫn quyết định chiến đấu mà biết chắc rằng mình đã nắm phần thua là..."

"...Đúng vậy. Với việc tập hợp các bộ tộc lại, tôi nghĩ chúng ta có thể giảm số lượng người sống sót lại."

"Anh đang nói cái quái gì vậy!"

Đó mới chính là lý do mà anh muốn lập một liên minh. Vì vậy mà ngay cả khi liên minh năm bộ tộc bại trận, thì những người còn sống vẫn có thể đảm bảo được vấn đề lương thực.

Trong một cuộc chiến sinh tồn, có thể nói những chiến binh, thợ săn hay kể cả Druid luôn được ưu tiên sống sót. Những người còn lại chỉ là gánh nặng mà thôi.

Việc giảm miệng ăn là cần thiết. Nếu việc này được thông qua, có thể cả năm bộ tộc đều có thể tồn tại.

Crusch vắt óc nghĩ ra mọi thứ điên rồ chỉ để bác bỏ ý kiến đó của Zaryusu.

"Anh thậm chí còn không biết mình phải làm gì khi di cư sang một nơi ở mới, mà anh lại muốn bắt đầu mọi thứ bằng việc giảm dân số?"

"Tôi sẽ hỏi cô điều này. Nếu như chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận chiến sinh tồn đó, vậy thì sau đó chúng ta sẽ phải làm gì? Nếu cá của chúng ta cạn dần, thì sau đó lại là năm bộ tộc tiếp tục tàn sát lẫn nhau?"

"Vậy thì chúng ta chỉ cần bắt nhiều cá hơn là được mà!"

"Thế trường hợp nếu chúng ta không thể?"

Cô nghẹn lời trước câu hỏi từ cái mặt lạnh ngắt của Zaryusu.

Zayrusu đã hành động theo tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tâm trí anh. Những suy nghĩ của Crusch chỉ là ảo tưởng. Nếu tình huống xấu phát sinh, lựa chọn của cô sẽ trở thành thảm họa, trong khi quyết định của Zaryusu thì không.

Ngay cả khi họ bại trận và số lượng Lizardmen trưởng thành giảm đi, họ sẽ được chết một cách vinh quang trong trận chiến.

"... Nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ quyết định tấn công bộ tộc Red Eye trước."

Giọng nói lạnh lẽo của anh làm Crusch bối rối.

Họ rõ ràng không muốn tộc Red Eye là những người duy nhất có thể chạy trốn mà không chịu tổn thất nào.

Điều đó hoàn toàn hợp lý.

Nếu một bộ tộc sau trận chiến ấy quyết định di cư đến nơi mà tộc Red Eye, với toàn bộ tiềm lực và thành viên, đang trú ngụ, thì chỉ còn cái chết chờ đợi họ mà thôi. Trong trường hợp đó, tấn công trước âu cũng là dễ hiểu. Một quyết định tuy độc ác nhưng sẽ đảm bảo an toàn cho những người sống sót. Bản thân Crusch, nếu trong tình cảnh ấy, cô nghĩ chắc mình cũng sẽ làm như vậy.

"Ngay cả khi số lượng người giảm xuống, tôi vẫn nghĩ nếu liên kết với chúng tôi thì anh chỉ làm giảm cơ hội sống sót của liên minh mà thôi."

Crusch thể hiện vẻ khó hiểu của mình. Thấy được điều đó, Zaryusu tiếp tục giải thích để làm rõ ý định của mình.

"Có thể nói đây là cơ hội để xây dựng một khối liên minh vững chắc giữa các bộ lạc. Bỏ qua những bất đồng cá nhân, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu như một bộ tộc duy nhất."

Thì ra là thế.

Crsuch nhẩm lại lời nói của Zaryusu.

Một bộ tộc duy nhất, cùng nhau trải qua chiến đấu, như vậy thì dù tình huống khan hiếm thức ăn có xuất hiện thì vẫn tránh được việc tự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng ý tưởng và kinh nghiệm của bản thân vẫn khiến cô nghi ngờ. Khuôn mặt cô hơi hạ thấp xuống, ngay khi cô dần lún sâu vào luồng suy nghĩ ấy, Zaryusu đặt ra một câu hỏi.

"À mà, cô sẽ làm gì để chuẩn bị cho thời kì sắp đến?"

Cảm giác như bị một cây kim đâm vào. Trước khi kịp nhận ra, Crusch đã nhảy lên. Nhìn thấy khuôn mặt của anh đang nhìn thẳng vào cô, Crusch có thể thấy sự ngạc nhiên trên mặt Zaryusu, người đã đặt ra câu hỏi cho cô.

À, anh ta hỏi cũng chỉ để biết thêm thôi.

Mặc dù Crsuch chỉ biết anh trong thời gian ngắn, nhưng cơ bản thì cô cũng đã hiểu rõ nhân cách của người đàn ông mang tên Zaryusu. Trực giác của cô mách bảo rằng đó không phải là một câu hỏi hăm dọa.

Crusch nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Zaryusu. Ánh mắt sắc bén của cô như thể nó đang đâm xuyên qua cơ thể của Zaryusu. Dưới ánh nhìn không rõ vì sao đó, Zaryusu tỏ ra vẻ bất lực.

Ngay cả như vậy. Crush cũng không thể kiềm nén bản thân.

"... Có lí do nào để tôi nói cho anh nghe không?"

Crusch nói với giọng điệu hoàn toàn khác hẳn, tràn đầy sự căm ghét, làm Zaryusu tự hỏi rằng liệu đây có phải người mình đã nói chuyện nãy giờ không.

Nhưng Zaryusu không thể lùi bước. Vì rất có thể câu trả lời sẽ giúp cho mọi người có thể sống sót.

"Tôi chỉ muốn nghe thôi. Liệu nó có phải là sức mạnh của Druid? Hay lại có cách nào khác? Liệu chúng ta có đường thoát nào không?"

Zaryusu dừng lại ở đó và khép miệng lại.

Nếu nó thực sự là một lời giải đáp, thì bây giờ gương mặt Crusch đã không đau khổ như thế này.

Như thể đọc được suy nghĩ của Zayrusu, Crusch thở mạnh như đang giễu nhạo mọi thứ, giễu nhạo bản thân mình.

"Đúng vậy, chẳng có đường thoát nào cả."

Tạm ngưng một chút, cô nở một nụ cười mệt mỏi và tiếp tục.

"Những gì chúng tôi làm chỉ là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn - chúng tôi ăn xác chết của họ."

Zaryusu cứng họng bởi cú sốc anh vừa hứng phải. Giết chết kẻ yếu - giảm miệng ăn không hẳn cấm kỵ. Nhưng ăn thịt chính đồng loại của mình là một tội lỗi và là điều cấm kỵ trong những điều cấm kỵ.

(Tại sao cô ấy lại có thể nói ra chuyện đó? Đây là một điều bí mật phải được đem xuống mồ. Tại sao cô ấy lại tiết lộ cho một người ngoài, lại còn là một sứ giả? Liệu cố ấy có định để mình sống sót rời khỏi đây? Không, đây không phải là loại cảm giác này.)

Crusch cũng cảm thấy khó hiểu khi nói ra những lời này.

Cô biết rõ là sẽ có bao nhiêu sự khinh miệt đến từ các bộ tộc khác. Vậy tại sao...

Miệng cô cứ thế mở suốt, như thể nó không phải là miệng của cô.

"Ngày hôm đó, khi các bộ tộc bắt đầu cuộc chiến, bộ tộc của chúng tôi cũng đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và đang ở trong tình huống nguy kịch. Lý do mà bộ lạc của chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến là vì chúng tôi có nhiều Druid và chỉ có một vài chiến binh. Druild của chúng tôi đã có thể tạo ra thực phẩm thông qua ma thuật."

Miệng của Crusch dường như không có dấu hiệu dừng lại, như thể nó đang bị điều khiển bởi một kẻ khác.

"Nhưng lượng thực phẩm do các Druid tạo ra là không đủ đáp ứng số miệng ăn. Lựa chọn duy nhất còn lại cho bộ tộc là con đường đi đến sự hủy diệt. Và vào một ngày nọ, tộc trưởng của chúng tôi đã mang thức ăn về, một miếng thịt đỏ tươi."

(-Có lẽ mình muốn anh ấy lắng nghe... để vơi bớt tội lỗi này.)

Crusch nghiến răng. Dù chính cô cũng cảm thấy ghê tởm trước điều này và cố không thể hiện ra ngoài. Người đàn ông trước mặt cô vẫn im lặng lắng nghe.

Crusch cảm thấy rất biết ơn.

"Mọi người cũng đã mơ hồ nhận ra được đó là loại thịt gì. Vào thời điểm đó, chúng tôi tuân thủ luật lệ nghiêm khắc và bất cứ ai bất tuân đều bị trục xuất. Thời gian mà tộc trưởng mang thịt về là lúc có một người nào đó đã bị trục xuất. Mặc dù vậy, tất cả chúng tôi đều làm như không biết và tiếp tục ăn để tồn tại. Nhưng như thế không có nghĩa là nó sẽ kéo dài được lâu. Những mối bất bình xếp chồng lên nhau đột nhiên bùng nổ trong một ngày và châm ngòi cho một cuộc nổi loạn."

Với đôi mắt nhắm lại, cô nhớ đến họ.

"Chúng tôi ăn... chúng tôi và vẫn tiếp tục ăn. Điều dó làm chúng tôi trở thành đồng phạm và... bây giờ nhớ lại nó, đó đúng là một trò hề."

Crusch hoàn thành một lời cầu nguyện thầm lặng và nhìn thẳng vào gương mặt của Zayrusu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Zaryusu và không nhận thấy bất cứ sự ghê tởm trong nó. Cô cảm thấy ngạc nhiên bởi niềm vui đã xuất hiện ở đâu đó trong trái tim mình.

Tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc?

Crusch cũng mơ hồ biết được câu trả lời.

"... Hãy nhìn vào tôi. Cứ trong một khoảng thời gian, một người như tôi lại được sinh ra trong tộc Red Eye. Từ xa xưa, họ sở hữu một sức mạnh. Trong trường hợp của tôi, đó là sức mạnh của một Druid. Điều này làm chúng tôi có quyền lực ngang với tộc trưởng... Và tôi là trung tâm của cuộc nổi loạn đã phân chia bộ tộc ra làm hai phe. Bên chúng tôi đã giành chiến thằng vì lực lượng đông hơn."

"Và cuối cùng, thực phẩm cũng đã được phân chia đồng đều cho những người còn lại?"

"Phải... kết quả là bộ tộc của chúng đã tiếp tục tồn tại. Trong cuộc nổi loạn - vào lúc đó, tộc trưởng đã không bao giờ đầu hàng. Ông ta chết với rất nhiều thương tích. Và khi dính phải đòn đánh cuối cùng, ông đã mỉm cười."

Crusch như thể đang ho ra máu, tiếp tục nói chuyện.

Đó là vết sẹo trong trái tim cô, kể từ khi cô ấy giết chết tộc trưởng.

Vết sẹo mà cô không bao giờ có thể tiết lộ cho các thành viên trong tộc kể cả những người cô tin tưởng và chiến đấu chống lại chính tộc trưởng của họ. Crusch hầu như không thể thú nhận điều đó với một người như Zaryusu. Đó lý do tại sao cô nói liên tục, như một giọt nước làm tràn ly.

"Đó không phải là ánh mắt của người nào đó nhìn vào kẻ sát nhân đã giết họ. Không oán giận, ghét bỏ, thù hận, không gì cả. Một nụ cười thật đẹp! Người lãnh đạo luôn phải đối mặt với thực tế và hành động. Và chúng tôi... chúng tôi đã hành động theo lý tưởng và lòng thù hận của chúng tôi. Có lẽ tộc trưởng đã làm một điều đúng đắn! Đó là những gì mà tôi luôn suy nghĩ! Bởi vì cái chết của tộc trưởng - người được coi là ngọn nguồn của cái ác, một lần nữa bộ lạc của chúng tôi đã có thể đoàn kết hơn. Và có những điều thậm chí còn tồi tệ hơn, vì số lượng thành viên trong bộ tộc đã ít đi, chúng tôi đã không còn phải lo lắng về vấn đề lương thực!"

Đây đã là giới hạn của cô.

Tộc trưởng đã vào một vai diễn của một kẻ phản diện, âm thầm chịu đựng tất cả, và cô nổi lên là một đại diện cho chính nghĩa. Như dòng thác lũ cuốn trôi mọi thứ. Những suy nghĩ đó bị xé tan thành từng mảnh, rất khó để thay đổi nó chỉ với lời nói.

Một âm thanh mờ nhạt, mặc dù nước mắt không rơi, nhưng trong lòng cô đang khóc.

Một thân thể nhỏ bé.

Một quy luật của tự nhiên, yếu đuối là tội lỗi. Tất nhiên trẻ con phải được bảo vệ, nhưng Lizardmen trưởng thành lại chẳng hề phân biệt nam hay nữ mà chỉ coi trọng sức mạnh. Vào thời điểm đó, người phụ nữ trước mặt anh bị xem như một thứ để chế giễu. Một người đã tập hợp nên một bộ tộc, làm sao có thể thể hiện sự yếu đuối trước một người lạ, lại còn là một đến từ bộ tộc khác?

Tuy nhiên những gì mà trong lòng Zaryusu cảm thấy lại là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Có thể vì cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng có lẽ nhiều hơn điều anh nghĩ, anh tin rằng người trước mặt mình là một chiến binh. Bị tổn thương, chịu sự chê bai, chịu đựng nỗi đau không ai biết được, nhưng cô vẫn tiếp tục bước về phía trước. Một chiến binh mạnh mẽ nhưng trong một giây phút ngắn ngủi đã lộ ra sự yếu đuối.

Một người luôn có ý chí và nghị lực tiến lên phía trước không phải là yếu đuối.

Zaryusu đến gần, ôm lấy vai Crusch.

"-Chúng ta không phải thiên tài cũng không phải đấng toàn năng. Chúng ta chỉ được lựa chọn con đường mà chúng ta sẽ đi trong thời điểm này. Tôi cũng sẽ hành động tương tự nếu tôi cũng ở một vị trí như thế. Không phải là tôi muốn an ủi cô. Có lẽ đâu đó trong cái thế giới này ta có thể tìm được một câu trả lời chính xác. Chúng ta chỉ đơn thuần là tiến về phía trước, dù lòng bàn chân của chúng ta có phải mang vô số những vết thương của sự hối tiếc và đau khổ. Cô đã làm đúng, lựa chọn duy nhất của cô là tiến về phía trước. Và đó là điều tôi tin tưởng."

Khi hai cơ thể chạm vào nhau, dù rất nhỏ, nhưng họ có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của đối phương. Họ đã mắc kẹt trong ảo ảnh của hai trái tim đập chung một nhịp điệu và dần dần hòa làm một.

Một cảm giác bí ẩn.

Zaryusu cảm thấy một sự ấm áp mà anh chưa bao giờ trải qua kể từ ngày mình được sinh ra. Đó không phải là vì anh đang ôm một con gái bình thường.

Có phải vì người mình đang ôm là người phụ nữ này, Crusch Lulu?

Sau một hồi lâu, Crusch tách mình ra khỏi Zaryusu.

Hơi ấm vẫn còn lưu lại trên cơ thể khiến anh cảm thấy tiếc nuối, nhưng sự xấu hổ đi cùng nó làm anh càng không thể thốt lên lời..

"Tôi không nên để anh thấy điều này... thật đáng khinh phải không?"

"Phần nào trong đó là đáng khinh? Cô có thấy tôi có giống cái loại đàn ông ngu ngốc đi khinh miệt ai đó đã dám đứng lên và tiến về phía trước vượt qua nổi đau không? Cô rất xinh đẹp."

"....!....!!"

Chiếc đuôi trắng liên tục đập xuống sàn.

"Mình nên làm gì đây."

Vời như không nghe thấy những gì mà Crusch đang lẩm bẩm, Zaryusu hỏi một câu hỏi khác.

"Dù sao thì, sao tộc Red Eye không nuôi cá nhỉ?"

"Nuôi?"

"Phải, nuôi cá và biến nó trở thành nguồn thực phẩm."

"Chúng ta không nên. Cá là phước lành mà tự nhiên đã ban tặng."

Chăn nuôi mà Zayrusu nhắc đến là một kỹ thuật mà không bộ tộc Lizardman nào biết đến. Ý tưởng về việc nuôi nấng con mồi là một suy nghĩ khác với truyền thống của họ.

"Đó dường như là cách suy nghĩ của một Druid. Cô không nghĩ đến nguy cơ sao? Nâng cao sản lượng cá với mục đích duy nhất là để cung cấp thực phẩm. Druid của bộ tộc tôi đã đồng ý chuyện này."

Crusch gật đầu.

"Anh thực sự muốn chia sẻ nó sao?"

"Tất nhiên. Không cần thiết phải giấu diếm. Nó vô cùng quan trọng để giúp những bộ tộc có thể tồn tại."

Crusch cúi đầu thật sâu và nâng cao cái đuôi.

"Cám ơn."

"Lòng biết ơn của cô... không cần đâu. Đổi lại tôi muốn hỏi cô một chuyện."

Gương mặt đầy biết của Crusch thay đổi. Nhìn thấy hành vi của cô, trái tim của Zaryusu đã dịu lại.

Câu hỏi đó là không tránh khỏi được. Cả Zaryusu và Crusch hít thở cùng một lúc.

Và ông lên tiếng.

"Tộc Red Eye dự định hành động thế nào đối với cuộc chiến sắp tới?"

"... Từ sự đồng thuận của cuộc họp ngày hôm qua, chúng tôi đã quyết định chạy trốn."

"Nếu tôi yêu cầu Crusch Lulu, người lãnh đạo của bộ tộc hành động, liệu quyết định có được rút lại không?"

Crusch không trả lời.

Câu trả lời hiện giờ của Crusch được quyết định bởi đại đa số thành viên tộc Red Eye. Rõ ràng là cô ấy đã rất ngần ngại.

Tuy nhiên, Zaryusu không thể giúp cô quyết định. Điều duy nhất anh có thể làm là mỉm cười ngượng nghịu.

"... Đó là quyết định của cô. Lý do mà tộc trưởng trước đó của bộ lạc mỉm cười với cô có lẽ vì ông ta muốn giao phó lại tương lai của bộ lạc vào tay cô. Bây giờ là lúc để cô thực hiện sứ mệnh của mình. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Tất cả những gì còn lại là do cô quyết định. "

Mắt của Crusch đảo quanh túp lều như đang tìm kiếm một cái gì đó. Không phải cô muốn tìm kiếm một lối thoát, cũng không phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ đơn giản là cố gắng tìm ra một câu trả lời thật sự cho bản thân mình.

Dù quyết định của cô có ra sao, Zaryusu cũng sẽ chấp nhận nó.

"Tôi sẽ yêu cầu những tộc trưởng khác hành động. Còn kế hoạch giúp những người tị nạn sơ tán thì sao?"

"Đối với những người tị nạn của mỗi bộ lạc, tôi sẽ xem xét cho mười chiến binh, hai mươi thợ săn, ba Druid, bảy mươi nam, một trăm nữ, và một vài trẻ em."

"...Vậy phần còn lại?"

"... Tùy thuộc và tình hình, có lẽ họ sẽ phải chết."

Crusch lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, rồi đột nhiên lẩm bẩm.

"Tôi hiểu."

"Sau đó, hãy cho tôi biết quyết định của cô, hãy hành động như một người lãnh đạo bộ tộc, Crusch Lulu của Red Eye."

Crusch suy nghĩ rất nhiều.

Tất nhiên, giết chết Zaryusu cũng là một lựa chọn tốt. Bản thân Crusch lại không muốn giết anh. Hành động của Crusch giờ lại khác với mọi khi. Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ bộ tộc bỏ trốn sau khi giết anh ta?

Cô bỏ qua ý nghĩ đó. Đó là một ý nghĩ nguy hiểm. Ngoài ra không có gì đảm bảo rằng anh ta đến đây một mình.

Những chuyện anh hứa hẹn trước khi rời đi.

Điều này cũng có thể trở thành một vấn đề. Nếu mọi thứ là sai lầm, nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh giữa họ và bộ tộc Red Eye. Họ sẽ trở thành đối tượng của việc cắt giảm dân số. Mục đích thực sự của việc liên minh sẽ được thực hiện, không quan trọng việc ai là đối tượng của nó.

Cuối cùng, nếu câu trả lời là không thể hình thành một liên minh, Zaryusu có thể quay lại ngôi làng của mình và dẫn một đội quân ở tộc mình để tiêu diệt bộ tộc Red Eye.

Tuy nhiên, không biết Zaryusu có nhận ra có một kẽ hở trong kế hoạch hay không. Cuối cùng, vấn đề thực phẩm sẽ không được giải quyết.

Crusch đột nhiên mỉm người. Ngay từ đầu đã không còn lối thoát. Từ lúc Zaryusu đề xuất với cô hình thành một liên minh, cũng chính là lúc tộc Green Claw bắt đầu hành động -

Chỉ có một đường sống duy nhất dành cho tộc Red Eye, đó là hình thành một liên minh với những tộc khác và cùng nhau tham gia vào cuộc chiến. Tương tự như vậy, Zaryusu cũng hiểu điều này.

Mặc dù vậy, ông phải đợi câu trả lời từ chính miệng của Crusch. Có lẽ ông muốn thử xem Crusch - người lãnh đạo của bộ tộc, có đủ khả năng để trở thành một đồng minh trong cuộc chiến.

Tất cả những gì còn lại là liệu Crusch có đưa ra quyết định của mình.

Ngoại trừ một điều sau khi đưa ra quyết định, sẽ có rất nhiều người phải chết. Nhưng-

"Trước tiên hãy làm rõ việc này. Chúng ta thực hiện cuộc chiến này không phải vì lợi ích của những người hy sinh, mà là vì chiến thắng. Có thể tôi đã nói điều gì khiến cô cảm thấy bất an. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ là người đứng hiên ngang và cười trong chiến thắng. Đừng nhầm lẫn điều đó vào lúc này."

Crusch gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Người đàn ông này quả thật rất tốt. Với suy nghĩ ấy, Crusch quyết định mở lời.

"... Chúng tôi, tộc Red Eye, sẽ hình thành một liên minh với anh, bởi vì tôi không muốn nụ cười của tộc trưởng đời trước trở nên vô nghĩa, và nó cũng sẽ giúp cơ hội sống sót của tộc Red Eye tăng lên."

Crusch cúi đầu xuống một cách thật sâu, đuôi của cô nâng lên và duỗi thẳng ra.

"Tôi vô cùng biết ơn."

Zaryusu khẽ gật đầu khi làm ra động tác đồng dạng, nhưng dáng vẻ của anh lại mang theo sự xúc động không thể diễn tả bằng lời.

Phần 2

Rừng đại ngàn Tove mới đây bị thống trị hoàn toàn trong sự im lặng, mỗi sinh vật đều sợ ánh mắt của nhà vua và nín thở.

Nhưng chỉ nơi đây là khác biệt.

Âm thanh của cây cối bị chặt và tiếng ồn lan rộng khắp xung quanh.

Những con golem ở đây làm việc theo một ý thức máy móc như được lập trình sẵn- Heavy Iron Machine, chuyên chở gỗ trong khu vực xây dựng đến một tòa thành lớn. Tòa thành này vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành, vậy nên nền tảng rất quan trọng, và một phần nhỏ đã được hoàn thành.

Làm việc trong khu vực này là một nhóm các Golem và Undead.

Trong số những Undead làm việc ở đây, hầu hết bọn chúng là Elder Liches, khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ dễ nhận thấy.

Trên vai bọn họ đều có một con quỷ cao khoảng 30cm, năng động với đôi cánh dơi dài và làn da màu đỏ thẫm - con quỷ được biết với cái tên IMP. IMP nâng chiếc đuôi có nọc độc của mình lên cao, không để chất độc bị nhỏ giọt và cản trở Elder Liches.

Có một Elder Liches đặc biệt hơn đang chăm chú nhìn bản kế hoạch trong tay mình và ra lệnh cho các Golem tiếp tục làm việc.

Nhìn các con Golem dừng lại và tuân theo mệnh lệnh của mình, hắn đối chiếu khuôn viên công trình với bản kế hoạch trong tay. Sau khi xem xét qua một chút, hắn nói với IMP đang ngồi trên vai mình.

Sau khi lắng nghe, IMP như đã hiểu, liền vỗ cánh và bay lên bầu trời.

Với dáng bay có chút xấu xí, IMP quan sát khu vực bằng đôi mắt mở to, phát hiện mục tiêu của mình, nó nhanh chóng lao xuống dưới.

Người đó là Thủ vệ tầng sáu của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik, Aura Bella Fiore, và cũng là một trong những vị vua mới của khu rừng này.

Cô gái Dark Elf sử dụng một cuộn giấy cuộn lại như chiếc loa, cho phép giọng nói của mình vang đi xa hơn. IMP đáp xuống và đứng cung kính trước mặt cô, Aura hỏi bằng một giọng quen thuộc.

"Yo~ người thuộc nhóm nào?"

"Aura-sama, là nhóm U, số 3 ."

"Nhóm U, tốt lắm, ta biết rồi. Còn bây giờ có chuyện gì?"

Những người lao động ở đây được chia thành các nhóm và tên được đặt ứng với các chữ cái, từ A đến U, mỗi nhóm được gửi đến một khu vực khác nhau để làm một công việc khác nhau. Trong trí nhớ của Aura, cô nhớ lại rằng công việc của nhóm U là việc xây dựng các kho lưu trữ, là nhóm có tiến độ xây dựng nhanh thứ hai.

(A đến U có nghĩa là áp hệ thống tiếng Nhật Hiragana, đó là A, E, I, O, U. Không phải theo bảng chữ cái tiếng Anh.)

"Có vấn đề với độ rộng của bản thiết kế, chúng ta có thể yêu cầu nhiều hơn một chút-"

Tại thời điểm này, tiếng nói của IMP đột nhiên dừng lại, điều này là bởi vì một âm thanh ra từ một miếng sắt treo quanh cổ tay của Aura.

"Đến giờ nghỉ rồi."

Nghe một giọng nữ bubly, nét mặt của Aura đột nhiên thay đổi, đôi tai của cô rũ xuống, và thay thành một biểu hiện xấu hổ.

"Vâng, hiểu rồi, nghỉ ngơi thôi teapot-sama!"

Aura hớn hở đáp lại .

"Bây giờ là thời gian ăn uống, công việc trong buổi sáng sẽ kết thúc tại đây."

Trong số những con quái vật làm việc trong khu vực, gần như tất cả trong số chúng không cần phải ăn uống. Về chuyện đó, Aura cũng đeo một chiếc nhẫn [Ring of Sustenanc], vì thế mà không cần thiết phải ăn hay ngủ. Nhưng kể từ khi chủ nhân của cô quan tâm đến cuộc sống của tất cả mọi người và luôn nói "Hãy nghỉ ngơi đầy đủ.", cô đã làm theo chỉ bảo của ngài.

"Mặc dù điều này có vẻ thô lỗ với ngươi, nhưng đây là thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy hãy quay trở lại trong một giờ tới."

"Đã rõ, vậy chúng thuộc hạ sẽ nghĩ ngơi trong thời gian này."

IMP nhanh chóng rời đi và bay vào không trung, chỉ để lại những âm thanh của tiếng vỗ cánh.

Nhìn về phía IMP đang bay tới, nơi việc xây dựng nhà kho đang diễn ra, Aura lắc vai, sau đó nhìn vào dây đeo trên cổ tay cô.

Lần này khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc.

Đây là phần thưởng từ chúa tể của cô vì sự chăm chỉ trong công việc của mình. Tất nhiên, đối với nhiệm vụ chính của một Thủ Vệ, nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ là điều tất yếu, và không mong chờ phần thưởng. Thực tế, đó là một điều hiển nhiên khi có thể thể hiện hết mức khả năng của mình trước chúa tể.

Tuy nhiên, cô không thể từ chối một chiếc đồng hồ đeo tay từ chúa tể.

"Hahaha, mình thực sự muốn nghe giọng nói sôi nổi của Teapot-sama nhiều hơn nữa."

Aura hớn hở sờ dây đeo trên cổ tay. Hành động hiện tại của cô có cảm giác ấm áp hơn so với lúc cô chạm vào những con thú cưng của mình.

Những tiếng nói trong chiếc đồng hồ này là của người sáng tạo ra Aura.

Mặc dù những "tiếng nói" này chỉ được dùng cho những mốc thời gian, nhưng nó cũng đã đáp ứng cho Aura rất nhiều.

Khi cô nghe nói rằng em trai của mình được trao cho chiếc nhẫn "Ring of Ainz Ooal Gown", cô đã cảm thấy có chút ghen tị, nhưng thật sự mà nói, ngay bây giờ cô cảm thấy món đồ mà cô nhận được tuyệt hơn rất nhiều.

"Hohohohohohoho."

Tai Aura rũ xuống, cô nhìn sợi dây đeo với vẻ e thẹn. Ánh sáng rực rỡ từ dây đeo phản chiếu vào mắt và cô gật đầu trong sự mãn nguyện.

"Tại sao Ainz-sama lại đặt ra những mốc thời gian không được phép cài đặt?"

Ainz-sama đã ra lệnh rằng các mốc thời gian 07:21 và 19:19 không được phép thiết lập như là thời gian báo thức.

"Eh... Tại sao mình không hỏi ngài ấy nhỉ? Ah, tệ thật đấy."

Aura nhìn vào những con số trên dây đeo, và nhanh chóng chạy đi.

Trước mặt cô là một hầu nữ.

Một trong 41 hầu nữ của Nazarick, một homunculus, ngoại hình của họ đều như những mỹ nữ, nhưng người đang đứng trước mặt cô là một ngoại lệ.

Đầu cô trông như đầu của một con chó, với một đường rạch trải dài ở giữa mặt của cô là một vết sẹo với những mũi khâu. Tạo cho người ta một cảm giác như gương mặt của cô bị chia làm 2 nữa và được may lại với nhau.

Tên cô ấy là Pestunia S Wanko.

Cô là trưởng nhóm hầu gái của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik, và cũng là một [High Priest].

"Theo yêu cầu của Aura-sama, tôi đã mang đến một chiếc bánh hamburger, cũng như hai dưa chua, khoai tây chiên bằng da, thức uống sẽ có cola ... gâu."

Sau một hồi im lặng, cô bật ra một tiếng "gâu", làm cho Aura nghĩ rằng chỉ là do cô ta quên thêm nó vào cuối câu nói. Nhưng Aura đã không nói bất cứ gì đặc biệt về điều này, bởi vì có một thứ khác làm cô chú ý hơn. Đó là mùi hương mà có thể làm cho dạ dày cũng phải gầm gừ. Mặc dù Aura đã sở hữu chiếc nhẫn "Ring of Sustenance" giúp cho cô không cần phải ăn uống, nhưng điều đó không có nghĩa cô không thể ăn. Được ăn là một điều may mắn, đặc biệt là đối với những loại đồ ăn ngon.

"Lợi ích của việc ăn uống này... "

"Ah, không, không đâu, ta ăn không phải vì nó mang đến lợi ích nào cho ta."

"Hiểu, gâu."

Aura bước về phía bên của Pestunia, nơi một giỏ đồ ăn đang phát ra mùi thơm ngào ngạt.

"Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi."

Pestunia khi nghe bài hát về bữa ăn tự sáng tác cua Aura, cô mở chiếc nắp bạc ra khỏi cái khay trên xe đẩy đồ ăn.

"Aaah~"

Aura không thể không nhìn chăm chú vào mớ thực phẩm ở trước mặt, những lời nói cũng ngay lập tức xuất hiện trong đầu cô.

"Thịt bò A7 cũng tốt, nhưng ta thích một hỗn hợp của thịt bò và thịt lợn hơn. Ta muốn kết hợp tất cả chúng lại để làm một cái bánh thịt ba lớp. "

"Vậy tôi sẽ truyền đạt ý kiến này của ngài đền đầu bếp, gâu."

"Ah, vậy làm phiền người rồi!"

Aura sau đó lấy cái khay và vui vẻ bỏ đi.

Phần 3

Zaryusu đang quan sát khu vực sinh sống của bộ tộc Dragon Tusk. Cùng lúc, một bó cỏ di chuyển đến gần chỗ anh đứng. Không ai khác chính là Crusch. Cô đưa tay ra vén mớ cỏ, để lộ gương mặt mà Zaryusu cho là rất xinh đẹp.

"Anh thực sự muốn đi thẳng đến đó à? Chẳng lẽ anh muốn đối đầu trực diện với họ sao?"

"Sai rồi, là ngược lại. Tộc Dragon Tusk rất coi trọng sức mạnh. Nếu bỏ Rororo lại đây rồi tiến vào, sẽ có đổ máu trước khi chúng ta gặp mặt tộc trưởng mất, lúc đó lại càng rắc rối hơn. Tốt hơn hết là cứ cưỡi nó mà tiến thẳng vào."

Những chiến binh trong làng ắt hẳn đã nhìn thấy họ cưỡi Rororo đi tới. Tất cả cầm chắc vũ khí trong tay, nhìn đám người Zaryusu.

Cảm nhận được mối nguy hiểm, Rororo gầm gừ. Nhận được cảnh báo từ con vật, anh ra lệnh cho nó tiếp tục tiến về phía trước.

Chắc chắn rằng một trận quyết chiến sẽ nổ ra nếu hai người tiếp cận gần hơn nữa. Zaryusu quyết định dừng lại ở vị trí anh nghĩ là thích hợp.Theo sau anh là Crusch.

Ánh nhìn như những mũi tên chĩa về phía họ. Thái độ của các chiến binh Lizardman không đơn giản là thù địch nữa mà đã hoàn toàn chuyển thành sát ý.

Crusch sợ hãi không dám bước tiếp. Dù cô là một Druid ưu tú, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm bên ngoài.

Zaryusu bước lên phía trước một bước, đứng chắn cho Crusch rồi hét lên thật lớn.

"Tôi, đại điện cho tộc Green Claw, Zaryusu Shasha, đến đây để bàn chuyện với tộc trưởng của các bạn."

Tiếng hét mạnh mẽ của anh khiến đám chiến binh phải giật mình và có phần sợ hãi, làm sát khí nơi họ giảm bớt đi phần nào.

Khi đã bình tĩnh lại, Crusch mới lên tiếng.

"Tôi là tộc trưởng tộc Red Eye, Crusch Lulu, giống như anh ấy, tôi cũng muốn gặp thủ lĩnh của các bạn."

Dù giọng cô không lớn bằng Zaryusu nhưng toát lên niềm kiêu hãnh và uy thế của một người lãnh đạo. Ngay khi cô vừa dứt lời, giọng nói đầy tự tin của Zaryusu lại vang lên.

"Một lần nữa, chúng tôi muốn gặp tộc trưởng của các anh. Hiện anh ta đang ở đâu!"

Vào lúc này, bầu không khí xung quanh hai người trở nên vô cùng nặng nề. Sát khí gần như biến thành thực thể tấn công hai người.

Cả bốn cái đầu của Rororo loạn lên. Nó mở miệng gầm tứ phía đồng thời lắc đầu trừng mắt tranh rất dữ tợn. Âm thanh từ con Hydra khổng lồ càng khiến tình thế hiện giờ thêm căng thẳng.

"... Anh không cần làm vậy để bảo vệ em đâu."

"Tôi không có ý định đó, vì em là người tự nguyện theo tôi. Nhưng người đe dọa là tôi, do đó tôi mới là người phải chịu cái nhìn thù địch từ họ chứ không phải em.

Các chiến binh trong làng bắt đầu tập trung lại. Tất cả bon họ đều tranh rất vạm vỡ với những vết sẹo trên khắp cơ thể, minh chứng rằng đó là những chiến binh đã trải qua vô số trận đánh. Tuy nhiên, Zaryusu không nhận ra được ai là tộc trưởng trong số đó.

Bọn họ chỉ đơn thuần là những chiến binh. Không ai thể hiện được nét uy quyền như anh trai anh hay có ngoại hình khác biệt cững như toát ra khí chất lãnh đạo như ở Crusch.

Trong khi Rororo đang nhe răng gầm gừ đe dọa, còn các Lizardman đang cảnh giác hết sức cao độ thì-

"Haah!"

Crusch thở nhẹ. Tuy nhiên Zaryusu người biết rằng những chiến binh sẽ nhường lối, vẫn không phản ứng. Đó là do anh vừa cảm nhận được một nguồn sức mạnh phi thường đang tiến lại gần dù chưa thấy sự hiện diện của đối phương.

Anh lặng người khi nhìn thấy hinh dáng của Lizardman vừa xuất hiện.

Hình dáng của Lizardman này thật sự rất kì quái.

Với kích thước khổng lồ, cao khoảng 2m3. Có rất nhiều điểm kì lạ trên cơ thể anh ta. Phần vai phải to bất thường trong khi tay trái lại phát triển bình thường, trông giống một con cua, nhưng đó không phải dị tật mà do cơ bắp của anh ta vốn đã phát triển lệch như thế.

Ngón út và ngón áp út của anh ta bị cụt. Khóe miệng có một vết xẻ sâu về phía sau, có lẽ là thương tích từ một nhát chém, cái đuôi dẹp và phẳng, giống đuôi cá sấu.

Những đặc điểm trên chưa gây bất ngờ bằng việc Lizardman này cũng có một dấu ấn trước ngực như Zaryusu. Dù dấu ấn có đôi chút khác biệt so với anh nhưng chắc chắn rằng anh ta cũng là một người lữ hành.

Người này nhe nanh cười, tiếng cười rợn người như tiếng đập hai thanh củi khô vào nhau.

"Hân hạnh được gặp, chủ nhân của [Frost Pain]."

Giọng nói to rất hợp với thân hình ngoại cỡ của anh ta, ngoại trừ việc nó nghe như một lời đe dọa.

"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là đại diện của tộc Green Claw, Zaryu-"

Lizardman kia phẩy tay ra hiệu không cần giới thiệu.

"Chỉ cần nói tên là được."

"Tên tôi là Zaryusu Shasha, còn đây là Crusch Lulu."

"Cô ta... chẳng phải cô ta là một thảo quái sao? Cũng không lạ khi dùng nó làm thức ăn cho con Hydra anh mang theo nhỉ."

"... Không phải thế."

Crusch định cởi bỏ bộ trang phục bằng cỏ, nhưng Lizardman kì lạ lại ra hiệu bảo không cần thiết phải làm điều đó.

"Đừng nghĩ câu đùa của tôi là thật chứ, thế thì phiền lắm."

"!"

Cảm thấy có chút hứng thú, anh ta liếc nhẹ qua bó cỏ vốn là Crusch rồi hướng ánh mắt về phía Zaryusu.

"Thế, sao hai người lại tới đây?"

"Nhưng trước hết, anh cho chúng tôi biết tên được chứ?"

"Ah. Tôi là tộc trưởng của tộc Dragon Tusk, Zenberu Gugu. Cứ gọi Zenberu là được rồi."

Zenberu để lộ hàm răng và mỉm cười. Dù đã đoán trước điều này, nhưng việc một Người lữ hành cũng đồng thời là tộc trưởng khiến Zaryusu khá bất ngờ.

Nhưng đó là câu trả lời hoàn toàn chấp nhận được. Không thể nào mà một Lizardman mạnh mẽ như vậy chỉ là một người lữ hành. Và quả thật, khi anh ta xuất hiện, sự thù địch đang chĩa vào nhóm người Zaryusu đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có tộc trưởng mới có được uy quyền cùng vóc dáng phi thường như thế.

"Anh cũng có thể gọi tôi là Zaryusu. Vậy Zenberu, anh có thể cho tôi biết gần đây có con quái vật dị thường nào xuất hiện ở làng của anh không?"

"Có một kẻ tự xung là Đấng Tối Cao."

"Vậy là hắn đã đến đây, vấn đề giữa chúng ta sẽ đơn giản hơn-"

Zenberu đưa tay lên, cắt ngang lời của Zaryusu.

"Tôi đã đoán ra ý định của anh. Nhưng tộc chúng tôi chỉ tin những kẻ có sức mạnh. Hãy rút kiếm ra."

Lizardman vạm vỡ đứng trước Zaryusu - tộc trưởng của tộc Dragon Tusk, Zenberu Gugu - nhe hàm răng nhọn hoắt.

"Có chuyện gì!"

Crusch kêu lên. Zaryusu và các chiến binh đang đứng quanh đều tỏ ý chấp thuận trước quyết định này.

"...Anh biết cách đơn giản hóa vấn đề đấy, Tộc trưởng.Tiết kiệm thời gian đàm phán bằng cách này quả là một ý hay."

"Anh quả thực là một sứ giả xuất sắc. Mà không, là chủ nhân của [Frost Pain], đó cũng là ý định ban đầu của anh, đúng chứ?"

♦ ♦ ♦

Để trở thành tộc trưởng thì phải là kẻ mạnh nhất- điều này là lẽ tự nhiên và rất đỗi bình thường với loài Lizardman.

Nhưng đối mặt với sự tồn vong của cả bộ tộc, phương thức lựa chọn đơn giản này liệu có thỏa đáng? Thay vào đó có nên ...trước khi đưa ra quyết định

Dù nghĩ như thế, nhưng khi đối mặt với thực tế, trong lòng Crusch không khỏi hoài nghi với ý tưởng của mình.

Thực tế thì, tất cả chiến binh quan sát xung quanh, bất kể nam hay nữ, đều đồng thuận với phán quyết của tộc trưởng. Nếu đã là như vậy, bản thân cô cũng sẽ cảm thấy rằng phương pháp này cũng là một lựa chọn.

Vậy tại sao mình lại cảm thấy nghi ngờ điều này?

Sự hoài nghi bắt nguồn từ đâu?

Có phải cô đã bị trúng ma pháp điều khiển tâm trí từ kẻ nào đó? Không thể nào. Nói đến ma thuật, Crusch có thể tự tin rằng mình không thua bất cứ ai.

Crusch quay lại nhìn hai người họ.

Zaryusu và Zenberu.

Cả hai đứng nhìn nhau tựa như người trưởng thành đứng cạnh đứa con nít.

Tất nhiên, vóc dáng cơ thể không thể quyết định mọi thứ, là một ma pháp sư, Crusch hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này. Tuy nhiên khi nhìn thấy vóc dáng của hai người chênh lệch quá mức, cô như muồn hét với chính mình tại sao mọi chuyện lại thành thế này.

Mình chỉ hy vọng rằng họ không - không, mình thực sự không muốn họ phải đổ máu?

Crusch không sao hiểu được cảm giác kì lạ đó. Tại sao cô không muốn điều này xảy ra? Sao cô không muốn họ chiến đấu với nhau?

Câu trả lời vốn ở ngay trong tim cô.

Crusch khẽ nở một nụ cười. Nụ cười vừa đau khổ vừa tự chế giễu chính bản thân.

Mày phải thành thật với chính bản thân mình, Crusch. Mày không muốn Zaryusu phải chiến đấu là vì lo sợ anh ấy sẽ bị thương... sợ rằng anh có thể sẽ chết.

Đơn giản chỉ có thế .

Những trận chiến kiểu này hiếm khi kết thúc bằng cái chết của một bên. Nhưng dù nói là hiếm đi nữa thì vẫn có khả năng xảy ra. Nếu đánh nhau đến mất cả lí trí, tính mạng của cả hai sẽ bị đe dọa. Sinh ra là một Lizardman nữ, cô không muốn bạn đời của mình phải chết khi tham gia trận chiến này.

Điều đó nói lên, trong tiềm thức của Crusch, cô vốn đã chấp nhận tình cảm của Zaryusu từ lâu rồi.

Có phải vì trong quá khứ không có một chàng trai Lizardman nào đối xử với mình giống như anh ấy... đó là lý do mình có cảm giác kì lạ đó... nếu đã đã là thế, có nghĩa là mình dễ xúc động? Eh, ít ra mình cũng đã nhận thấy rằng... hạnh phúc đi cùng với đau buồn... Ah,thôi, đủ rồi!

Sau khi thành thật với bản thân và chấp nhận cảm xúc của chính mình, Crusch đến bên Zaryusu, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Anh đã thực sự sẵn sàng cho trận đấu chứ?"

"Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Crusch vỗ vào vai anh một lần nữa.

Một bờ vai vững chắc.

Từ nhỏ, trên bước đường trở thành một Druid, dù Crusch đã nhiều lần tiếp xúc với cơ thể của những Lizardman nam khi làm lễ cầu nguyện, lúc bôi thuốc hay khi dùng ma thuật. Nhưng dường như thời gian mà cô chạm vào cơ thể của Zaryusu lúc này thậm chí còn lâu hơn tất cả những lần đó gộp lại.

Vậy đây là cơ thể của Zaryusu... ah.

Khi đối mặt với trận chiến, dòng máu nóng chảy qua cơ thể, bơm căng cơ bắp càng làm nổi bật lên vẻ nam tính của người chiến binh.

"... Em đang làm gì thế?"

Crusch vẫn không lấy tay ra, trong giây lát, Zaryusu cảm thấy điều này thật kỳ lạ.

"-Eh? Ah, là... nó là phước lành của Druid."

"... Linh hồn tổ tiên của em sẽ giúp đỡ anh cho dù chúng ta không chung một bộ tộc chứ, Crusch?"

"Tổ tiên của em không hẹp hòi đến vậy đâu. Chúc anh may mắn."

Crusch rút tay ra khỏi vai Zaryusu, thầm cầu khẩn sự tha thứ từ tổ tiên của mình. Đó là vì Crusch đã nói dối để cầu mong cho người đàn anh này giành chiến thắng từ tận trái tim cô.

Cùng lúc đó, Zenberu cũng đã chuẩn bị xong. Tay phải của anh ta đã cầm một ngọn giáo khổng lồ -một cây giáo kim loại với chiều dài gần ba mét, điều mà một Lizardman bình thường sẽ phải cần tới hai tay mới làm được.

Anh ta vung ngọn giáo lên.

Chuyển động xoẹt ngang không cơn gió, ngay cả Crusch đứng cách đó khá xa cũng có thể cảm nhận được.

"Anh sẽ thắng... không. Mọi thứ sẽ ổn chứ?"

"Về điều này... chắc anh sẽ tùy cơ ứng biến."

Crusch muốn hỏi liệu anh có thể dành được chiến thắng không, nhưng cô đã không nói ra. Zaryusu biết bản thân mình đang phải đối mặt với một trận chiến mà không được phép thất bại.

Nhưng anh ấy có thể sẽ thất bại. Họ chỉ quen nhau qua cuộc hành trình nửa ngày, và cũng chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Nhưng cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra Crusch cũng sẽ chấp nhận nó như một điều tất nhiên.

Lizardman này xứng đáng là người đàn ông của đời cô.

"Vậy anh đã chuẩn bị xong rồi chứ? Chủ nhân của [Frost Pain]... Zaryusu."

"Mọi thứ đều ổn, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Zaryusu bình tĩnh quay lại nhìn Crusch, và bước vào phạm vi của khu vực chiến đấu.

Crusch thở một hơi. Lý do là vì cô không thể không nhìn chằm chằm vào hình dáng của anh.

Crusch chạm tay vào người anh khá lâu - thực sự cũng không lâu lắm - hơi ấm trên vai đã dần biến mất.

Trận chiến này không khác mấy so với cuộc chiến xác định chức vị tộc trưởng. Theo nguyên tắc một chọi một, nếu có sự can thiệp bằng ma pháp bởi bên thứ ba sẽ bị tính là phạm luật và xử thua.

Cảm giác khi Crusch chạm vào vai khiến anh cảm thấy rối trí. Khi tay của Crusch không rời vai anh, anh gần như nghĩ rằng cô đã thực hiện một số ma pháp phòng ngự lên người mình, nhưng anh biết với tư cách của một tộc trưởng, cô ấy chắc chắn không bao giờ làm chuyện đó.

Và ngay khi bên phía đối thủ cũng không hề sử dụng bất cứ ma pháp mê hoặc nào, tại sao anh lại thấy như có lửa đốt trong người ?

Có phải vì anh muốn thể hiện bản lĩnh đàn anh của mình trước mặt người phụ nữ ấy? Anh trai anh đã từng nói rằng anh là một tên ngốc... nhưng cụm từ này dường như không đúng vào lúc này.

Zaryusu bước vào vòng tròn được tạo thành bởi các Lizardman và rút [Frost Pain] ra khỏi vỏ. Thanh kiếm đáp lại Zaryusu bằng cách tỏa ra một màn sương trắng lạnh giá.

Xung quanh trở nên ồn ào.

Họ biết chủ nhân trước đây của [Frost Pain] là ai và họ cũng biết về những người sống sót trong tận chiến ở tộc Sharp Edge, do đó mà tất cả đều đã được nghe qua và công nhận khả năng của [Frost Pain].

Như nhìn thấu được năng lực thực sự nơi chủ nhân của [Frost Pain], biểu cảm trên khuôn mặt đáng sợ của Zenberu chuyển thành vui sướng, anh ta nhe hàm răng và gầm gừ như con thú hoang rình mồi.

Hướng về phía đối thủ, Zaryusu buanh một câu lạnh lùng.

"Tôi không muốn anh bị trọng thương đâu."

Lời khiêu khích đầy ác cảm khiến sự tức giận của các Lizardman đứng xung quanh lên đến đỉnh điểm. Nhưng tiếng tung tóe và chấn động của mặt nước khiến tất cả đều im bặt.

Đó là do Zenberu đã phóng mũi giáo của mình xuống đầm lầy.

"Oh... tôi rất muốn biết mùi vị thất bại sẽ như thế nào! Nghe rất thú vị! Trong trận chiến này, nếu người chết là tôi, anh sẽ trở thành tộc trưởng của họ! Không một ai được phép phản đối!"

Các chiến binh xung quanh dù tỏ ý không bằng lòng, nhưng tất cả đều chấp thuận lệnh của tộc trưởng. Một điều tất yếu, nếu Zaryusu thực sự giết chết Zenberu, tất cả mọi người sẽ phải phục tùng anh dù muốn hay không.

"Rất tốt, hãy mang quyết tâm giết tôi của anh vào trận chiến này. Tôi sẽ là đối thủ khó nhằn nhất mà anh từng gặp."

"Quả thực... thôi được. Còn nếu tôi chết dưới tay anh- "

Ánh mắt của Zaryusu lại hướng về phía Crusch.

"Dĩ nhiên, người phụ nữ của anh sẽ được trả về một cách an toàn."

"... Cô ấy vẫn chưa phải là 'của tôi'."

"Hở, có vẻ anh muốn nghiêm túc theo đuổi con thảo quái này. Giá như cô ta là một Lizardman nhỉ ?"

"Đúng vậy."

Zaryusu giả vờ lờ đi điệu bộ che mặt của nữ Lizardman đang ngồi phía xa.

"Tôi thật sự rất muốn thấy khuôn mặt đó. Nếu tôi thắng, ngay trước khi tôi cho cô ấy rời đi, tôi muốn biết cô ta tranh như thế nào"

Cho tới bây giờ, Zaryusu đã sẵn sàng quyết chiến. Nhưng lúc này, anh lại có thêm một động lực nữa để giành chiến thắng.

"...Tôi sẽ không thua anh đâu. Tôi sẽ không để cho một người như anh nhìn thấy khuôn mặt của Crusch."

"Anh thực sự thích cô ấy?"

"Đúng, thật sự tôi thích cô ấy."

Vài nữ Lizardman nói thầm thì vào tai Crusch điều gì đó, nhưng cô lắc đầu như muốn ra hiệu bảo họ đừng quan tâm những gì hai người kia đang nói.

"Ha!"

Zenberu vui sướng cười to.

"Thế thì hãy thắng tôi đi! Nếu anh vượt qua được, tôi sẽ coi như tôi chưa nói gì."

"Đó cũng là ý định của tôi."

Zaryusu và Zenberu kết thúc cuộc trò chuyện và nhìn vào đối phương.

"- Tôi bắt đầu đây."

"- Đến đây nào."

Cả hai đều đang nhử nhau xem ai tấn công trước, nhưng họ vẫn chưa có thêm động tĩnh nào.

Các Lizardman đứng quan sát ở xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Zaryusu từ từ tiến tới. Dù đang đứng trên bùn lầy, nhưng không hề có tiếng nước bắn lên.

Zenberu tiếp tục chờ đợi.

Ngay lập tức, khi Zaryusu bắt đầu tiếp cận- cái gì đó chợt lóe lên kèm theo tiếng nổ ngay trước mắt buộc anh tránh sang một bên. Đó là âm thanh từ đòn tấn công bằng ngọn giáo của Zenberu.

Một đòn đánh đơn giản, không sử dụng bất kì kỹ năng nào.

Nhưng đó là lý do tại sao nó làm người khác thấy sốc.

Zenberu lấy lại tư thế của mình với ngọn giáo trong tay chuẩn bị tấn công Zaryusu một lần nữa. Chỉ với cánh tay phải của mình, Zenberu đã có thể sử dụng ngọn giáo khổng lồ. Sau đòn tấn công mạnh mẽ như lốc xoáy, anh ta đã có thể ngay lập tức trở về tư thế ban đầu của mình.

Zaryusu rất bối rối.

Để xác định cách đối phương ra đòn, anh tiếp tục tiến vào phạm vi tấn công- và tiếp tục nhận một đòn như vũ bão giống lần trước. Dù đã chặn bằng [Frost Pain] nhưng dư chấn của đòn đánh hướng trực tiếp vào tay, khiến anh bị đánh bật ra.

Hẳn lực tay phải rất mạnh mới có thể đánh bay một Lizardman trưởng thành như vậy.

- Máu sôi lên vì phấn khích.

Những chiến binh chứng kiến sức mạnh đến từ vị tộc trưởng, đồng loạt gầm lên .

Zaryusu vừa vung cái đuôi để giữ thăng bằng vừa lùi lại thủ thế.

Anh nheo mắt lắc cánh tay để cho đỡ tê.

Cái gì... đây là tất cả sao?

Zaryusu tập trung vào cơ thể khổng lồ ngay trước mắt mình.

Chuyện gì đây?Anh ta... quá yếu.

Dù Zenberu di chuyển nhanh như chớp, dễ dàng hất bay Zaryusu nếu anh tiếp tục đỡ đòn. Nhưng phong cách chiến đấu của Zenberu giống như là một đứa nhóc đang nghịch một cây gậy: không phô diễn kỹ thuật, chỉ có những cú vung giáo toàn lực. Nhưng đó có phải là tất cả? Với cánh tay khổng lồ của mình, Zenberu hẳn phải biết cách sử dụng nó khéo léo hơn.

Hay anh ta định làm mình mất cảnh giác?

Zaryusu cảm thấy không phải như vậy.

Cẩn thận đề phòng trường hợp đó, anh quyết định xem xét lại chiến lược của mình. Zenberu tới giờ vẫn chưa cần di chuyển một bước nào, đứng cười và hỏi

"Hey? Anh không định dùng năng lực của [Frost Pain] sao?"

Dù bị chế nhạo nhưng Zaryusu không quan tâm đến điều đó.

" Trước đây, tôi từng bị hạ gục bởi chủ nhân của nó."

Zaryusu vẫn còn nhớ người mà Zenberu nhắc tới. Đó là tộc trưởng của tộc Razor Edge, một trong số những kẻ bị anh giết .

Anh chuyển hướng nhìn từ Zennberu sang hai bên.

Trong số kẻ thù anh từng gặp, những kẻ đáng sợ nhất chắc chắn là tộc Razor Edge.

"Hai ngón tay của tôi bị như thế này cũng là bởi cuộc chiến đó."

Zenberu đưa bàn tay của mình lên cho Zaryusu thấy.

"Anh có thể thắng tôi nếu anh sử dụng khả năng của nó."

"Thật vậy sao?"

Zaryusu thản nhiên trả lời.

Thật vậy, năng lực của [Frost Pain] rất mạnh.

Và cũng bởi vì kỹ năng đó có thể sử dụng ba lần mỗi ngày, nên anh có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng. Zaryusu có thể đánh bại chủ cũ của 'Frost Pain' là vì kỹ năng của nó đã được sử dụng hết. Nếu anh ta có cơ hội sử dụng nó, có lẽ kẻ chết là Zaryusu.

Nhưng anh không vì sự khiêu khích của người hiểu rõ năng lực của [Frost Pain] mà sử dụng nó bừa bãi.

Mình không hiểu... Dù sao, mọi chuyện sẽ không thể nào kết thúc nếu cứ kéo dài mãi như thế này, mình nên tấn công.

Với quyết tâm của mình, Zaryusu lao tới với tốc độ nhanh gấp đôi.

Zenberu cũng vung ngọn giáo về phía Zaryusu với tốc độ kinh ngạc.

Zaryusu không tránh đòn và chặn lại bằng [Frost Pain]. Mọi người đều đoán rằng Zayrusu sẽ bị đánh bật trở lại.

Kiếm và giáo va chạm với nhau- và đòn đánh bị vô hiệu hóa một cách đơn giản.

Không có bất kỳ kỹ năng nào, Zenberu chỉ đơn thuần là dùng ngọn giáo của mình như một đứa trẻ, và lần này Zaryusu đã tránh được mặc cho đòn đánh mạnh tới mức nào.

Zenberu trợn mắt ngạc nhiên- không, đó là ánh mắt khâm phục.

Không cho Zenberu kịp trở về thế thủ- Zaryusu lao tới. Dù có nhanh mấy cũng phải mất thời gian để dùng mũi giáo làm chệch hướng đòn tấn công. Chừng đó là đủ để Zaryusu ra đòn kết liễu.

Cảnh tượng sau đó, 'Frost Pain' chém ngang người Zenberu-

-Máu...

Tiếng reo hò vang lên...

Người bị chảy máu và phải lùi lại không phải là Zenberu, mà đó là Zaryusu, với hai vết rách trên mặt.

Nhân cơ hội, thay vì đứng yên như lúc nãy, Zenberu cùng vũ khí lao tới, không để Zaryusu kịp trở tay.

Vũ khí đó là- móng vuốt.

Tiếng kim loại phát ra khi móng vuốt và [Frost Pain] chạm vào nhau. Tiếp đó là âm thanh của mũi giáo cắm xuống bùn.

"Wargghhh-!"

Zenberu thở thật sâu, liên tiếp tấn công bằng cánh tay to lớn, càng đánh càng tiến tới.

Không như cái trò trẻ con với ngọn giáo khi nãy, khả năng sử dụng móng vuốt để chiến đấu của anh ta rất lão luyện. Zaryusu cuối cùng cũng nắm bắt được thanh tin quan trọng.

Zenberu không phải là một chiến binh, mà là một Monk, biến cơ thể mình thành vũ khí bằng cách sử dụng một loại năng lượng đặc biệt gọi là [QI].

Zaryusu chặn đòn đánh bằng [Frost Pain].

Móng vuốt của Lizardman rất cứng nếu so với con người, nhưng không thể cứng hơn kim loại. Chính xác thì nó là kết quả của việc cường hóa các bộ phận của cơ thể - ví dụ như móng vuốt và răng nanh. Một khả năng có tên là [Natural Steel Weapon], một khả năng đặc biệt của Monk.

Người ta còn nói một cú đấm của người đạt tới cảnh giới cao nhất có thể phá hủy được cả thứ kim loại cứng nhât, Adamantium. Nhưng vẫn chưa rõ Zenberu đã đạt đến mức độ đó hay chưa. Dù vậy, móng vuốt của anh ta có thể đánh ngang với một trong bốn báu vật của loài Lizardman, nên tuyệt đối không thể coi thường.

Hai người vẫn tiếp tục chiến đấu.

Zenberu dùng những móng vuốt của mình trong khi Zaryusu tung ra những nhát chém bằng [Frost Pain]. Họ vừa tránh đòn vừa tấn công, xáp gần lại rồi đẩy nhau xa ra.

"-Hahaha, anh vẫn còn sống nhỉ!"

Zenberu liếm máu và thịt trên ngón tay của mình.

Zaryusu dùng cái lưỡi dài liếm vết máu trên mặt.

Zaryusu cảm thấy may mắn khi tránh được cái móng vuốt hướng thẳng vào mắt anh. Anh bị thương, nhưng nó cũng chỉ như một vết xước nhỏ, và anh vẫn có thể chiến đấu. Anh cảm thấy rất biết ơn sự bảo vệ của tổ tiên và-

Có lẽ mình tránh được là nhờ có tổ tiên của Crusch phù hộ.

Zaryusu tỏ lòng biết ơn trong khi Zenberu cảm thấy bực bội.

"Dù nói gì đi nữa, anh vẫn nhất quyết không dùng khả năng đó sao"

Zenberu nắm chặt tay lại và đấm liên tiếp vào ngực mình.

"Xin lỗi, tôi không cố ý dùng đòn hiểm đó"

"Heh? Thế thì anh đừng có lấy nó làm cớ cho việc không đánh hết sức mình nhé."

"Sau khi trò chuyện với tôi, anh nghĩ tôi là loại người có thể nói những điều như vậy sao?"

"... Không, tôi không có ý đó. Xin lỗi, tôi đã quá lời. Tuy nhiên - nếu không dùng nó, thì tới lượt tôi."

Một tiếng gió rít, Zenberu sử dụng đôi chân to lớn đá về phía Zaryusu.

Động tác không chút do dự.

Zaryusu né đòn công kích rồi vung thanh 'Frost Pain' chém vào Zenberu. Tuy nhiên âm thanh của kim loại va chạm vào nhau vang lên và thanh kiếm bị lệch hướng.

Zaryusu mở to mắt ngạc nhiên.

Nếu thân thể đỡ đòn tấn công của kiếm thì chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng Monk đã phá vỡ logic này bằng cách sử dụng [Qi].

Với hiệu ứng [Steel Skin], ngay tại thời điểm đòn tấn công tiếp xúc với da của người sử dụng, [Qi] sẽ bao lấy toàn bộ cơ thể, cường hóa lớp da trở nên cứng cáp như thép. Khả năng này cũng tương tự như [Natural Steel Weapon].

Lớp da của đối thủ đã làm chệch hướng thanh kiếm. Điều này chứng tỏ đối thủ đã rèn kỹ thuật này đến một trình độ tuyệt vời. Nhưng Zaryusu vẫn có thể tự tin nắm chắc chiến thắng trong tay.

Không phải là sự khác biệt trong kỹ thuật chiến đấu của cả hai mà do thiên thời, nói đúng hơn là hoàn cảnh của Zenberu vốn đã tương đối thuận lợi.

Áp đảo bởi khả năng ra đòn liên tục.

Tất cả các chiêu thức: đá, quất đuôi, đâm chặt liên tiếp được tung ra.

Zenberu dựa vào sức mạnh từ cơ thể để tấn công, những đòn đánh không chỉ nhanh mà còn mạnh. Đối đầu với một kẻ như vậy, Zaryusu buộc phải tăng cường phòng thủ.

Các đòn tấn công liên tiếp nhau và thậm chí còn nhiều hơn.

Nếu không thể chống lại cách ra đòn như muốn nghiền nát đối phương này, không nghi ngờ gì nữa Zayrusu sẽ bị đánh bại. Những Lizardman xung quanh tin rằng tộc trưởng của mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, vui mừng reo hò cổ vũ.

Thương tích từ những vết rách do móng vuốt của Zenberu trên người anh không hề nhẹ chút nào.

Mạng sống của anh giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, sẽ không ngạc nhiên nếu anh phải chịu đầu hàng. Trên gương mặt của các Lizardman lúc này vô cùng phấn khởi trước chiến thắng đang cận kề thuộc về tộc trưởng của mình.

Cảm xúc của Zenberu lại khác xa họ

Mỗi khi những đòn tấn công liên tiếp bị chặn lại, Zenberu nghĩ rằng chiến thắng của mình đang một lúc một xa dần, anh cảm thấy rất khó chịu (1)

Lưỡi kiếm của [Frost Pain] bao bọc bởi màn sương lạnh giá tăng thêm sát thương hệ băng mỗi khí nó chém chúng kẻ thù. Ngoài ra nó cũng kèm theo hiệu ứng làm cho kẻ tiếp xúc với vũ khí phải chịu thêm thương tổn hệ băng. Nói cách khác, chỉ đơn thuần da thịt tiếp xúc lưỡi kiếm cũng đã bào mòn sinh lực của anh.

Cả hai tay và chân đều tê cứng, cử động của Zenberu dần trở nên chậm hơn.

Thật sự xấu hổ... ta đã thất bại chóng vánh trong cuộc chiến trước với nó... thậm chí ngay từ đầu mình còn không biết khả năng cơ bản của thanh kiếm. Và không có vẻ gì như đó là khả năng duy nhất của nó! Không nghi ngờ gì khi xem nó là một trong bốn báu vật!

Chính xác thì Zaryusu đã biết [Frost Pain] có khả năng này nên anh đã lựa chọn cách đánh phòng thủ - đúng hơn, lý do anh chọn cách thức chiến đấu này vì nó đảm bảo có thể gây tổn thương cho đối thủ. Bởi vậy mà anh không né tránh các đợt tấn công của Zenberu và đưa cả hai quay lại điểm xuất phát.

Một lựa chọn thận trọng và đảm bảo chiến thắng về mình.

Một sự lựa chọn hoàn hảo. Đối với Zenberu lúc này, nó là kẻ thù lớn nhất.

Nhắm đến Zaryusu đang nắm lợi thế, Zenberu phát động một cú đấm mạnh mẽ. Nếu đòn này lại bị khóa, cơ hội chiến thắng của Zenberu sẽ giảm xuống.

Zenberu cảm thấy như mình đang chiến đấu tay đôi với một pháo đài bất khả xâm phạm.

Ah, ah, thật xấu hổ... mình không thể đánh bại anh ta ... Nhưng mình đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.!

Trong ký ức, anh đã từng thách đấu với một Lizardman. Kể từ đó, anh đã mạnh mẽ hơn và trải qua sự rèn luyện gần như vô tận để giành được chiến thắng. Khi nhận được tin người đánh bại anh đã chết, Zenberu cảm thấy một sự tiếc nuối, nhưng anh vẫn không ngừng tập luyện.

Tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Là tộc trưởng, anh không thể gạt tất cả qua một bên để đi thách đấu, vì vậy mà khi nghe tin chủ nhân của 'Frost Pain' đến làng của mình, anh đã không kiềm được vui sướng.

Anh quyết không cho phép trận chiến này, trận chiến mà anh đã chợi đợi suốt bấy lâu nay, kết thúc một cách dễ dàng.

Zenberu liên tục đấm đá, nhưng ý thức của anh đang một lúc một mờ dần và [QI] truyền vào tay và chân một lúc một yếu đi. Nhưng anh vẫn không ngừng tấn công

Mạnh hơn, cần phải mạnh hơn nữa!

Đối thủ trước mặt cũng giống như anh, đã trải qua rất nhiều cuộc luyện tập không ngừng nghỉ.

Kể từ khi bắt đầu, cả hai Lizardman không có bất kì hành động nào đưa trận chiến đi quá xa, và anh hiểu rằng mình đã thua trước khả năng của [Frost Pain] ,nhưng anh không muốn biện mình một cách hèn nhát như vậy.

Không thể tin được! Anh ta chính là bậc thầy sử dụng [Frost Pain]! Là người mạnh nhất trong tất cả Lizardman!

Nhìn bề ngoài, Zenberu liên tục tấn công như không có điểm dừng, nhưng trong lòng anh rất khâm phục Zaryusu, người đang sử dụng [Frost Pain] chặn các đòn đánh của mình.(2) (TL: Từ "anh" trong đoạn (1)- (2) là chỉ Zenberu không phải Zaryusu)

Máu đổ xuống, thương tích chất chồng thương tích.

Crusch không có vẻ gì là lo lắng khi quan sát trận chiến dữ dội này, cứ như cô đã biết trước kết quả bằng khả năng kiệt xuất của một Druid

.

Tầm nhìn quả thật rất sâu sắc... anh ấy đã tìm ra cách thức chiến đấu ngay khi trận chiến vừa mới bắt đầu.

Crusch bất ngờ về kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của Zaryusu.

Âm thanh khích lệ không ngừng vang lên từ xung quanh.

Những tiếng hò reo nhiệt tình hướng về người đang liên tục tấn công, hình ảnh Zenberu hoàn toàn vượt trội đối thủ. Các Lizardman xung quanh dường như không để ý thấy động tác của Zenberu đang chậm dần.

Zaryusu thực sự rất mạnh. Crusch tự tin vào nhận xét này.

Hầu như bất cứ Lizardman nào cũng chỉ dựa vào sức mạnh và cơ thể cường tráng, sử dụng sức mạnh cơ bắp để chiến đấu, nhưng không chỉ thế, Zaryusu... và cả Zenberu chủ yếu dựa vào kĩ thuật chiến đấu, và 'Frost Pain' đơn giản chỉ là một công cụ hỗ trợ.

Trong tình hình này... sự chênh lệch của hai bên có liên quan đến [Frost Pain], nhưng Crusch biết rằng đó cũng không phải tất cả.

Giả sử nếu để một ai đó sử dụng [Frost Pain], liệu kẻ đó có đủ khả năng đối đầu với Zenberu?

Câu trả lời có lẽ là không. Zenberu không phải là một đối thủ tầm thường như thế.

Vũ khí đó thực sự rất mạnh, nhưng chỉ có Zaryusu mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó như một chiến binh hạng nhất.

Hơn nữa, anh còn biết sử dụng đầu óc sắc xảo vào chiến đấu.

Zaryusu có thể né tránh các đòn tấn công của đối thủ khi anh ta vứt bỏ ngọn giáo, là vì anh đã rất thận trọng và luôn quan sát tình hình. Anh ưu tiên quan sát con át chủ bài của đối thủ, và nhận ra 'ngọn giáo' chỉ đơn thuần là một trò bịp.

Rốt cuộc anh còn mang về những gì sau hành trình ngoại trừ kĩ thuật nuôi cá và khả năng chiến đấu?

Nếu không đủ sáng suốt để nhìn nhận tình hình, có lẽ Crusch đã không chắc chắn niềm tin vào chiến thắng của Zaryusu. Ngay lúc này, trái tim cô không khỏi đập liên hồi vì lo lắng cho anh nhưng bởi một lý do khác mà khi Crusch lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lizardman nam này.

"Anh ấy đúng là một Lizardman ưu tú."

Trận chiến kịch tính khiến người xem cảm thấy thời gian trôi đi nhanh chóng, nhưng đối với hai kẻ đang chiến đấu thì không phải như vậy. Thể chất và tinh thần của họ đã giảm sút đi rất nhiều.

Zaryusu vẫn giữ vững ý chí chiến đấu mặc dù máu chảy khắp người, ý chí thật đáng khâm phục. Những Lizardman quan sát trận chiến đều đánh giá cao anh bởi không một ai có thể giữ được thế trận với tộc trưởng của họ lâu đến như thế.

Đột nhiên, Zenberu, người đang tiến rất gần đến chiến thắng từ bỏ tư thế chiến đấu.

Các Lizardman xung quanh nín thở chờ hét lên khi Zenberu tuyên bố chiến thắng thuộc về mình.

Nhưng sự thật lại đi ngược với mọng đợi của họ.

"Tôi thua rồi!"

Đáng lẽ tộc trưởng phải giành được chiến thắng.

Vậy tại sao tộc trưởng lại nhận thua? Chỉ Crusch là biết điều gì đang xảy ra. Cô chạy thẳng vào trung tâm của vòng tròn.

"Anh ổn không?"

Zaryusu thở dốc khi nghe câu hỏi. Anh hạ thanh kiếm trong tay và đáp lại trong mệt mỏi:

"Không có vết thương chí mạng nào... sẽ không ảnh hưởng đến các trận chiến trong tương lai."

"... Tốt quá, em sẽ chữa lành nó bằng ma thuật."

Âm thành xào xạc phát ra khi Crusch loay hoay trong bộ trang phục bằng cỏ, để lộ khuôn mặt của cô ra bên ngoài.

Zaryusu cảm thấy sự ấm áp dịu êm trên vết thương, khác với cảm giác đau rát trước đó. Anh đắm mình vào cảm giác năng lượng chảy vào cơ thể và quay đầu nhìn sang Lizardman khổng lồ vừa chiến một trận sinh tử với anh.

Những Lizardman trong tộc bao quanh Zenberu trong khi anh ta giải thích chiến thuật của Zaryusu.

"Đó là điều nên làm."

Sau khi sử dụng kỹ năng của mình hai lần, Crusch thông báo việc trị liệu đã hoàn tất. Zayrusu nhìn vào cơ thể của chính mình.

Máu vẫn chảy, nhưng những vết thương đã lành hoàn toàn. Zayrusu cảm thấy đau thắt khi chạm vào vết thương nhưng không có vẻ chúng sẽ rách ra.

"-cảm ơn."

"Không có gì."

Crusch mỉm cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai.

"-Làm sao lại có thể đẹp đến vậy."

"Ya... !"

Chiếc đuôi của cô chạm vào mặt nước.

Hai người họ rơi vào im lặng.

Crusch im lặng bởi vì cô cảm thấy bối rối bởi những lời nói vô ý từ anh. Đối với Crusch, người không thường xuyên nhận được sự khen ngợi, những lời khen của Zaryusu làm tim cô xao xuyến.

Mặc khác, Zaryusu không hiểu tại sao Crusch lại im lặng. Có lẽ anh đã sai - một cảm giác khó chịu thoáng qua tâm trí anh. Thật sự trong cuộc sống của anh chưa hề tiếp xúc với một người phụ nữ nào, vì vậy mà anh không biết mình nên phản ứng thế nào. Không quá bất ngờ khi Zaryusu cư xử có phần thô lỗ.

Khi cả hai đang bối rối và không biết phải làm gì, một giọng nói cứu cánh cho cả hai.

"Hey, hey, hey,cô gái của anh khiến người khác phải ghen tị đấy"

Hai người nhìn về phía phát ra giọng nói - Zenberu.

Zenberu ngây người ra một lúc khi thấy hai người họ có chung phản ứng.

"Eh~này cái cô màu trắng, cô có thể chữa trị cho tôi không?"

Zenberu như bất động, ngay khi tranh thấy gương mặt bạch tạng của Crusch. Crusch nhớ lại ấn tượng của mình khi Zenberu lần đầu xuất hiện, và cô hiểu rõ phản ứng của anh ta.

"Được... Sẽ không có vấn đề gì nếu để người của bộ tộc khác chữa thương cho anh chứ?"

"Uh, không vấn đề gì. Đừng nói nhiều nữa, hiện tại tôi đang bị thương, cả xương cũng bị đóng băng nữa, nhanh lên nào?"

"Và sau này anh phải giải thích cho Druid của anh biết đấy."

"Uhm, Vì tôi là người yêu cầu, nên cô đừng lo."

Crusch thở dài và bắt đầu trị liệu.

Zayrusu cảm nhận được những ánh mắt thù địch đã giảm đi, và có vẻ thiện cảm đã bắt đầu tăng lên.

"Được rồi, tôi làm đây."

Crusch tăng cường phép trị thương vào Zenberu nhiều hơn cả Zaryusu. Điều này cho thấy anh ta bị thương nặng hơn, mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài.

"Oh, xem ra kỹ năng của cô tốt hơn Druid của bộ tộc chúng tôi."

"Hiếm khi tôi làm điều này cho người của bộ tộc khác lắm... à không, cảm ơn vì lời khen."

"Oh, thương tích của tôi đã được chữa lành, chúng ta hãy vào chủ đề chính của ngày hôm nay nhé? Không quá vội chứ?"

"Uh! Tôi sẽ nghe chuyện anh muốn kể- nhưng trước hết...

Zenberu ngưng nói một lức rồi nở nụ cười ."Chúng ta phải uống cùng nhau đã."

Zaryusu và Crusch-cả hai người đều tranh có vẻ bối rối, như thể họ không hiểu những gì Zenberu đang nói.

"Vấn đề rắc rối tốt hơn hết là nên được thảo luận trong bữa tiệc, anh hiểu chứ?"

Chứng tỏ cho họ thấy sức mạnh của bản thân, họ sẽ chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Zaryusu đã mạo hiểm tính mạng của mình theo cách này vì đây là cách mà Lizardmen thường làm. Nhưng tộc Green Claw của anh lại không có thói quen mở tiệc sau những chuyện như vậy.

"Tôi không muốn tham gia..."

Anh muốn nhẹ nhàng khước từ lời đề nghị của Zenberu. Nhưng ngay lập tức anh cảm thấy hối hận về cách cư xử của mình trước.người tộc trưởng vẫn chưa trở thành đồng minh của anh. Zayrusu cũng cảm nhận thấy Crusch đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

Bởi lẽ Zayrusu không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nên anh đã không nhận ra Crusch đang nhìn anh bởi vì cô ấy thích khía cạnh này của anh. Cái nhìn tò mò pha chút gì đó dễ thương.

"Không, ý tôi là tôi không muốn uống quá nhiều vì nó đem lại rắc rối cho tôi."

Zaryusu hoảng hốt nói nhanh sang câu khác, nhưng Zenberu không để tâm và đáp lại:

"Hey hey hey, anh là một Người lữ hành, đúng chứ? Khi anh tìm hiểu kiến thức ở xung quanh, hẳn là anh cũng học hỏi từ tộc Người lùn đúng chứ?"

"Không, tôi không học từ người lùn, mà từ những người sống trong rừng."

"Thật vậy sao? Anh nên nhớ, bạn bè có uống cùng nhau mới trở thành thân thiết, đó là lời dạy từ những người lùn. Có lẽ không còn nhiều thời gian, nên chúng ta sẽ sớm bắt đầu cuộc thảo luận. Được chứ, Zayrusu Shasa?"

"Tôi hiểu... rõ rồi, Zenberu Gugu."

"Tuyệt vời! Nào tất cả mọi người, chúng ta sẽ có một buổi tiệc! Mang lại đây nào! Bắt đầu chuẩn bị thôi!"

♦ ♦ ♦

Một cái hố lửa rộng khoảng 2m trên mặt đất, ngọn lửa như thiêu cháy cả bầu trời. Ánh sáng đỏ rực xua đi bóng tối của màn đêm.

Cạnh bên là một bình rượu khổng lồ cao hơn 1m với đường kính khoảng 80cm, mùi rượu lan tỏa trong không khí.

Hơn chục Lizardman thay phiên nhau múc rượu trong bình, nhưng rượu không hề vơi đi chút nào.

Nó cũng là một trong bốn báu vật giống như [Frost Pain] của Zaryusu, [Giant Pot of Wine]

Hương vị của thứ rượu vô tận này có phần khá nhạt nhẽo, khiến những người sành uống phải cau mày, nhưng với Lizardman, họ lại coi đó là mỹ tửu.

Vì rất thích thức uống này, nên họ rất coi trọng nó.

Không gian dần tĩnh lặng, một phần vì các Lizardman đều nằm bất động gần cái bình. Tất cả đều say mèm vì uống quá nhiều.

Crusch trút bỏ bộ trang phục bằng cỏ, xếp gọn và đặt nó trên đất- chợt vô ý dẫm phải đuôi một Lizardman-cô liền rụt chân lại. Dù không say, nhưng cô cũng chẳng tỉnh táo hơn là mấy.

Cái đuôi của cô tự ý di chuyển, đập loạn nhịp. Lúc thì cuộn tròn, khi lại duỗi thẳng. Lúc thì dựng lên, khi hạ xuống, trông hào hứng như một đứa trẻ.

Cảm giác của Crusch bây giờ như có một luồng gió mát thổi qua lồng ngực. Một phần là do rượu, phần vì cô thấy như cơ thể mình đang được giải phóng.

Đây là lần đầu Crusch để lộ cơ thể bạch tạng của mình ra trước nhiều người như vậy. Một số tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vì họ đã quen với vị tộc trưởng trông như loài đột biến kia, cô nhanh chóng hòa nhập cùng với mọi người.

Crusch nhẹ nhàng đem thức ăn đến nơi Zaryusu và Zenberu đang ngồi bắt chéo chân uống rượu với nhau.

Hai người họ dùng cốc uống trông giống cái gáo dừa. Bên trong là thứ rượu trong suốt, nhưng mùi nồng hơn thứ cô uống ban nãy.

Món cá sống được đặt ngay trước mặt họ để làm đồ nhắm. Zenberu cười chào Crusch khi cô vừa đi tới.

"Ah, thảo quái."

"... Anh không thay đổi cách gọi được sao?"

Dù Crusch đã cởi bộ trang phục bằng cỏ ra, nhưng anh ta cứ khăng khăng gọi cô như thế. Có lẽ anh ta định trêu chọc cô bất cứ lúc nào. Hiểu được điều này nên cô đành để Zenberu gọi thế nào tùy ý.

"Thế hai người đã bàn xong rồi chứ?"

Zaryusu và Zenberu liếc nhìn nhau cùng gật đầu.

"Hầu hết đều đã ổn."

Họ muốn nói chuyện như những người đàn ông với nhau, nên đã lựa chọn ngồi tại một góc. Vì cả hai cùng yêu cầu nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi và lấy thức ăn, dù rất muốn cùng thảo luận. Nếu họ bàn luận về trận chiến sống còn sắp tới, cô cũng sẽ tham gia.

Cô rất muốn biết về chi tiết nhưng lại rơi vào tình huống khó xử

"Đây là cuộc nói chuyển giữa những người đàn ông."

Zenberu bóp chết ý định trong đầu cô bằng giọng lạnh lùng. Dù có bày tỏ thẳng thắn thài độ không bằng lòng của mình, Crusch không còn lựa chọn nào ngoài việc chuyển sang vấn đề khác.

"Kế hoạch của hai người là gì? Lập một liên minh và chiến đấu cùng nhau?"

"Huh? Tất nhiên, chúng ta sẽ chiến đấu. Kể cả khi hai người không đến thì chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu."

Âm thanh như tiếng ván gỗ cọ vào nhau phát ra từ miệng của Zenberu.

"Anh thực sự là một gã cuồng chiến đấu."

"Đừng khen tôi thế chứ, xấu hổ lắm."

Zenberu bỏ qua Crusch đang choáng váng và yêu cầu điều gì đó từ cô.

"Ah phải, thảo quái, cô có thể giúp tôi thuyết phục anh ta không? Dù tôi có cầu xin thế nào đi nữa, Zaryusu nhất quyết không chịu làm tộc trưởng của chúng tôi."

Zayrusu .... Nhìn qua vẻ mặt của anh, Crusch biết rằng khi cô không có ở đây, đề nghị này đã được lặp lại vô số lần.

"Không thể được. Anh ấy đến từ một bộ tộc khác và là - "

Crusch định nói là Zayrusu là một Người lữ hành, nhưng kịp nhớ ra Zenberu cũng thế, cô liền đổi chủ đề: " Tại sao anh lại trở thành một Người lữ hành?"

"Huh? À, khi thua chủ nhân cũ [Frost Pain], đó là một cú sốc lớn với tôi, vì thế tôi muốn rời đi và tới nhiều nơi để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ. Đó là lí do tôi trở thành một Người lữ hành."

Đứng bên cạnh là Zaryusu đang rũ vai xuống một cách mệt mỏi. Crusch nhớ lại Zaryusu đã kể cho mình nghe về chuyến đi.

Khi Zaryusu quyết định làm một Người lữ hành, lòng quyết tâm và ý thức cống hiến cho bộ tộc đã thôi thúc anh lên đường. Zenberu ắt hẳn cũng có những suy nghĩ tương tự như thế... Nhưng cách hành xử của anh ta lại khác xa những gì Zaryusu nghĩ.

Crusch nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh để an ủi, đồng thời muốn nhắn nhủ với anh rằng anh là anh, họ là họ, mỗi người mỗi khác.

Với người ngoài cuộc, cử chỉ của Crusch khiến họ giống như một cặp đang yêu. Khi nhận ra điều đó, đuôi của cô vẫy loạn lên, còn của Zaryusu thì đập đập xuống sàn nhà.

Cả hai nhìn nhau cười.

Zenberu vờ như không thấy gì, vui vẻ kể tiếp:

"Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp được nhiều kẻ mạnh nơi dãy núi lớn, và tôi đã học được nhiều thứ từ những người lùn tôi gặp trong chuyến đi và được họ tặng cho ngọn giáo kia. Ban đầu tôi không định nhận nó, nhưng họ nói đây là vật kỉ niệm cuộc gặp gỡ giữa tôi và họ, cuối cùng đó tôi quyết định nhận nó."

"... Tuyệt vời quá nhỉ?"

Crusch trả lời một cách lạnh lùng.

"Vâng, cảm ơn."

-giọng mỉa mai của cô không có tác dụng với anh ta.

Bầu không khí vui vẻ tan biến, Crusch nhặt cốc lên và uống hết trong một hơi. Cô thấy cổ họng mình như nóng lên, một luồng khí nóng lan tỏa từ dạ dày đến toàn bộ cơ thể. Zaryusu cũng uống như vậy.

Bằng một giọng trầm ấm, một câu hỏi được đưa ra. Âm thanh hoàn toàn khác với trước khiến thật khó khăn để phân biệt được ai đã hỏi câu đó.

"Anh nghĩ chúng ta có thể chiến thắng?"

"... Tôi không biết."

"Ừ, tôi cũng biết, không có gì đảm bảo trong chiến tranh. Nếu ai đó có thể tuyên bố chắc chắn chiến thắng trong khi không biết thực lực của kẻ địch, tôi sẽ đánh hắn ta một trận và nhét sh*t vào miệng hắn ."

Crusch không nói gì trong khi Zenberu đang khẽ cười.

"Nhưng... kẻ thù đã bất cẩn, nó sẽ tăng cơ hội chiến thắng cho chúng ta."

Crusch giải thích cho Zenberu đang bối rối thay cho Zaryusu.

"Anh có nhớ những gì mà con quái vật đó nói?"

"Xin lỗi, lúc đó tôi đang ngủ trưa."

"... Cũng phải có người nào đó nghe nó mà phải không?"

"Hmm, tôi quên rồi vì nó có vẻ phiền phức. Dù sao thì quan trọng là chúng đã tuyên bố tấn công chúng ta, chúng ta sẽ chiến đấu khi chúng quay lại, phải không?"

Anh chàng này vô vọng rồi- câu này hiện rõ trên khuôn mặt của Crusch trong khi Zaryusu cố giải thích với một nụ cười gượng gạo.

"... Chúng đã nói, "ngoan cố chống cự, cũng chết."

Một biểu hiện nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt của Zenberu, anh ta cau mày cười mỉa mai.

"Thật điên rồ, chúng đã coi thường chúng ta ngay từ đầu."

Zenberu gầm lên giận dữ.

Một ý chí mạnh mẽ đầy thịnh nộ.

"Đúng vậy, chúng đang coi thường chúng ta. Nếu là tự tin... có nghĩa là lực lượng của chúng có thể dễ dàng áp đảo chúng ta... Nhưng tôi sẽ nghiền nát cái sự kiêu ngạo đó. Chúng ta sẽ đoàn kết năm bộ lạc lại và tạo thành một liên minh mạnh mẽ. Chúng ta sẽ tấn công phủ đầu, cho chúng biết rằng chúng ta không hề yếu."

"Hmmp, không tồi, một cách hành động đơn giản. Tôi thích nó."

Khi cả hai Lizardman nam này đang say sưa thảo luận chiến đấu như thế nào, Crusch dội một gáo nước lạnh vào hai người họ.

"Không nhất thiết phải đụng chạm vào lòng kiêu ngạo của họ. Chúng ta chỉ cần cho họ thấy được giá trị của mình, phải không? Nếu họ biết ý định của chúng ta, có thể họ sẽ sớm tấn công chúng ta."

"Này, này, em muốn chúng ta phải cúi đầu trước những kẻ gây chuyện sao?"

"Zaryusu... em hiểu rõ mối nguy hiểm của việc di tản, nhưng em nghĩ bảo vệ cuộc sống của chúng ta quan trọng hơn nhiều việc mất đi cuộc sống tự do."

Crusch nói một cách nhỏ nhẹ.

Cả hai người đều không quở trách hay chế nhạo suy nghĩ của Crusch.

Không ai muốn bị thống trị, nhưng bị bắt làm nô lệ có tương lai hơn là cái chết. Nếu có tương lai, họ sẽ có tiềm năng vô tận.

Ví dụ, nếu phổ biến kỹ thuật nuôi cá của mình cho tất cả mọi người, có thể họ sẽ phải bỏ lại nhà của mình và chạy trốn.

Nếu loại trừ khả năng này và đưa ra quyết định khiến tất cả mọi người phải chết, kẻ đó không có quyền lãnh đạo người khác.

"Lắng nghe đi."

Sau khi nghe lời nói nhẹ nhàng từ Zaryusu, cả ba vểnh tai lên lắng nghe những tiếng cười trong buổi tiệc được truyền đi bởi những cơn gió.

"Liệu chúng ta có thể vui vẻ được như thế này sau khi chịu sự thống trị?"

"Chúng ta có thể mà, phải không?"

"Có thật không? Tôi không thấy thế. Tôi không cho là những kẻ thích thú nhìn chúng ta chết lại có lòng tốt được. Nếu họ có bất kỳ sự thương xót nào, họ đã không tiêu diệt chúng ta với thái độ vui vẻ như thế."

Crusch gật đầu đồng ý.

Ngay cả vậy-

"Những gì em muốn nói là... xin đừng chết."

"Tôi nhất định sẽ không chết cho tới khi biết được câu trả lời của em."

"-!"

Crusch và Zaryusu nhìn vào mắt nhau, dưới bầu trời đêm lãng mạn. (TL: nếu không tính đến một con thằn lằn khổng lồ ngồi bên cạnh)

Cả hai cùng thực hiện một lời thề.

-và hoàn toàn quên luôn Zenberu đang ngồi gần đó.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Giao Đoạn

Phòng họp phía sau lưng đã bắt đầu thảo luận đề tài khác.

Tuy nhiên công việc của hắn trong căn phòng đó đã hoàn thành nên hắn rời đi.

Chỉ cần báo cáo công việc thế là xong, nhưng hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Là đội trưởng của Black Scripture, hắn còn nhiệm vụ phải phục sinh những đồng bạn đã chết, lựa chọn đội viên tạm thời lấp vào chỗ trống, đào tạo và huấn luyện người mới. Ngoài ra, giống như sáu tổ chức khác của giáo quốc Slane, hắn còn một cuộc sống của một gián điệp nữa.

Và đối với cuộc sống riêng tư của mình, hắn cũng tham dự các buổi mai mối- tiền đề là một cuộc hôn nhân đa thê. Toàn bộ giáo quốc chỉ có 3 người thức tỉnh "God-kin" cho nên cao tầng giáo quốc đã ra lệnh cho hắn phải có con nối dõi.

Những điều tầm thường như thế đã chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của hắn.

"Mình đã hi vọng họ cho mình chút thời gian nghỉ ngơi hôm nay."

Sau khi rời khỏi hội nghị cao cấp nhất của chính quyền giáo quốc Slane- hội nghị Tổng giám mục, hắn vươn vai một cái, nhưng ánh mặt ngay lập tức bị hấp dẫn bởi một âm thanh khe khẽ.

Hắn biết ai tạo ra âm thanh đó. Chỉ có rất ít người trong Giáo quốc có thể đi vào nơi này, do đó rất dễ dàng đoán ra nếu kết hợp với danh sách những người vắng mặt trong cuộc họp.

Đúng như hắn nghĩ, một cô gái trẻ đang tựa lưng vào tường.

Cô có một mái tóc vô cùng độc đáo, với hai màu khác nhau. Một bên màu trắng bạc sáng lấp lánh, một bên màu đen như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đôi mắt cũng hai màu khác nhau.

Bên cạnh cô là một chiếc lưỡi hái tử thần thật dài.

Trông cô chỉ tầm mười lăm, nhưng tuổi thật của cô lớn hơn khá nhiều. Kể từ khi hắn trở thành đội trưởng đầu tiên của Black Scripture, ngoại hình của cô gái vẫn không hề thay đổi.

Ánh mắt của hắn dần di chuyển sang đôi tai bị che khuất dưới mái tóc, nhưng lập tức dừng lại.

Hắn biết cô không thích người khác nhìn vào tai mình.

Đôi môi sáng bóng kia sẽ cong lên nếu như cô đọc được ý nghĩ trong lòng hắn lúc này.

Cô là một con lai, cũng là người mạnh nhất chiếm vị trí đặc biệt nhất trong Black Scripture. Công việc của cô là bảo vệ nơi đặt 5 trang bị của chúa.

Những âm thanh kia phát ra từ món đồ chơi trên tay cô, tên là Rubik, được sáu vị chúa mang đến nơi này. Trong khi những tiếng lách cách vang lên, cô gái nói:

"Một mặt rất đơn giản, nhưng xếp được hai mặt lại rất khó đúng không?"

Chuyện đó đối với hắn thì không có gì khó cả, nhưng hắn lại không thể nói ra, chỉ cười đáp lại.Cô nàng hình như cũng không muốn biết đáp án, tiếp tục hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại tổ chức hội nghị Tổng giám mục?"

"Mọi chuyện không phải đã ghi hết trong báo cáo sao?"

"Hẳn là cô cũng có một bản đúng chứ?"

"Không đọc."

Cô gái trả lời cộc lốc.

"Hỏi người khác là nhanh nhất. Có phải lời tiên tri của "Nhà chiêm tinh ngàn dặm" đã sai? Hay nhiệm vụ tiêu diệt thảm họa Chúa rồng...có chuyện gì xảy ra với họ à?"

Cô gái vẫn chăm chú vào món đồ chơi trên tay.

"...Họ chiến đấu với một undead bí ẩn và rút lui với 2 người chết, một người bị thương nặng."

"Ai chết?"

Không chút đau buồn về cái chết của đồng bạn. Thái độ của cô giống như là hỏi một thứ không liên quan đến mình, nhưng hắn cũng không vì thế mà khó chịu. Đó mới đúng với phong cách của cô nàng này.

"Vệ sĩ của Kaire-sama, Cedan và Beaumarchais, người cố gắng kiểm soát con Vampire bí ẩn kia."

"Là Thousand Wall Shield (Ngàn bức tường) và Chain Divine (Xích thần thánh) sao. (TL: Hai danh hiệu). Công chúa đất Miko bị chết một cách bí ấn, còn Black Scripture thì chết 2 người... dạo này có thật nhiều chuyện không tốt. Còn kẻ bị thương đâu?"

"Là Kaire-sama, dường như có một lời nguyền khiến vết thương không thể chữa trị, cuối cùng phải từ bỏ cố gắng."

"Còn con Vampire?"

"Bỏ lại một mình. Chỉ cần họ cố gắng tiếp cận hoặc dụ dỗ, nó sẽ tấn công. Vì thế mà người của chúng ta quyết định bỏ nó lại nơi đó."

"Đó là cách giải quyết vấn đề?"

"...Hội nghị đã quyết định bỏ lại."

Đó là kết luận của hội nghị vừa rồi.

Thay vì vội vàng tấn công và hứng chịu tổn thất, tốt nhất là mặc kệ trước khi đủ lực lượng để có thể chiến thắng. Dù sao thì các quốc gia khác cũng không thể đơn giản đánh bại nó. Nếu có một kẻ như thế, có nghĩa là người mà họ phải dè chừng đã xuất hiện, và họ phải điều chỉnh hàng phòng thủ quốc gia. Cuối cùng, hội nghị đã đi đến một sự đồng thuận để lại một nhóm tối thiểu cho nhiệm vụ còn lại rút về.

Hắn đồng ý với quyết định này.

Chỉ có người cấp độ "God-kin" hoặc Chúa rồng mới có thể chiến thắng một Vampire. Thật ngu ngốc nếu để một đội ở lại và quan sát xem có ai có thể đánh bại Vampire kia không.

"Hmmm, đó không phải là một Vampire đúng không?"

Hắn đồng ý với câu hỏi này, vì thế mà hắn đã gọi là "một Undead bí ấn."

"Có thể là một Chúa rồng? Hấp huyết long (Vampiric Dragon Lord) hay Chúa rồng Cổ đại (Elder Coffin Dragon Lord)?"

Đôi môi kia càng lúc càng cong lên, tạo thành một nụ cười. Chính xác thì giống biểu hiện khát máu hơn là một nụ cười đúng nghĩa.

"...Hai con rồng đã bị tiêu diệt?"

Câu hỏi của hắn làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng vẫn nhận được câu trả lời.

"Cả hai đều là Chúa rồng bất tử (Undead Dragon Lord), có chết hay không còn chưa rõ."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, cô nàng ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Một tia sáng lóe lên từ đôi mắt hai màu khác nhau, đầy tò mò, kèm theo vui sướng và khát vọng chiến đấu.

"Tôi với Vampire kia, ai mạnh hơn?"

Hắn lập tức trả lời cho câu hỏi được dự kiến từ trước.

"Tất nhiên là cô rồi."

"Vậy à..."

Cô nàng tựa như mất đi hứng thú, ánh mắt lại nhìn về món đồ chơi.

Hắn thầm thở nhẹ một hơi.

"Thật đáng tiếc, cứ tưởng có một cơ hội để nếm mùi thất bại chứ."

Khi nghe tiếng lầm bầm của cô gái, hắn bống tự hỏi: Nếu cả hai thật sự chiến đấu thì ai sẽ thắng.

Trang bị của hai bên hoàn toàn khác biệt về cấp độ.

Vampire kia hình như không có vũ khí. Đó là điểm yếu trí mạng của đám quái vật mạnh mẽ. Chúng qua tự tin vào sức mạnh của bản thân, nên không thèm sử dụng bất kì loại vũ khí nào khác.

Còn trang bị của cô nàng này đều là di sản của "Sáu vị Chúa", do đó mà hắn đánh giá cô mạnh hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai bên có cùng loại tranh bị?

Không thể nào! (TL: Có chứ)

Hắn bác bỏ suy nghĩ đó lập tức. Đơn giản bởi vì không thể tìm được trang bị nào sánh ngang với trang bị của chúa trên người cô nàng kia.

Nhưng nếu Vampire kia tìm được những trang bị như thế?

Trong trường hợp đó...có lẽ kẻ bất khả chiến bại của giáo quốc Slane sẽ lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Và đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vọng với thất bại của người bảo hộ nhân loại.

(Không, tại sao mình lại suy nghĩ chuyện cô nàng phải chiến đấu một mình?)

Hắn không cùng cấp độ với cô, nhưng hắn cũng là một người thức tỉnh "God-kin" và có nhiều đạo cụ để sử dụng. Nếu sử dụng những đạo cụ này thì có thể đánh bại con Vampire kia, với điều kiện chỉ có một con. Thực tế thì không thể nào cùng lúc tồn tại nhiều Undead mạnh mẽ được.

Trong khi mải suy nghĩ, một tiếng cười truyền vào tai hắn. Hắn kinh ngạc, trừng mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng cười đó.

"Đổi chủ đề đi, khi nào thì anh sẽ kết hôn?"

Đây là một vấn đề vừa được bàn bạc trong hội nghị. Ý của cô là khi nào thì hắn kiếm được một người bạn gái- nói dễ nghe thì là vợ, mà khó nghe là công cụ sinh sản.

"Không có ai cả!"

"Chà, anh vẫn còn trẻ mà."

Khi các thành viên Black Scripture đi làm nhiệm vụ, họ sẽ đeo mặt nạ ma thuật để che đi khuôn mặt thật của bản thân.

Trong luật Thiên chúa đã quy định, trên 20 tuổi đã là người trưởng thành. Khuôn mặt của hắn trẻ hơn 20 tuổi rất nhiều dưới lớp mặt nạ kia.

"Sau khi kết hôn, đối tượng sẽ bị giáo quốc giam lỏng...nhưng đừng lo lắng, cô ấy vẫn được phép nuôi đứa trẻ mà."

"Tôi biết, tôi cũng là một thành viên Scripture mà."

"Chính xác. À nên nói trước với vợ chưa cưới của anh là anh sẽ phải cưới thêm một vài cô khác, như thế sẽ tốt hơn nhiều. Pháp luật không ngăn cản chuyện đa thê, nhưng cũng có người không thích chế độ này, cho dù được giáo dục đi nữa."

Pháp luật Giáo quốc Slane cho phép một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Đó là một quy định từ xa xưa nhằm duy trì dòng máu của những người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng chế độ hiện tại là một vợ một chồng, mỗi năm chỉ có một vài trường hợp áp dụng thành công chế độ đa thê, dù vậy cũng chỉ lấy tối đa 2 vợ mà thôi (TL: Mỗi gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc đó :v)

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng còn cô...Cô không có kế hoạch kết hôn hả?"

Hắn hỏi bởi vì tuổi của cô lớn hơn nhiều so với bề ngoài.

"Chà, nếu có gã nào có thể đánh bại tôi, tôi sẽ lấy hắn ngay lập tức. Cho dù hắn xấu xí đi nữa...Cho dù không phải nhân loại cũng được, bởi vì không có nhân loại nào có thể đánh bại tôi cả. Không biết đứa trẻ của chúng tôi sẽ mạnh đến mức nào nhỉ?"

Cô nàng đặt tay xuống bụng dưới và mỉm cười lần đầu tiên. Hắn biết rằng câu trả lời này có nghĩa là cô không hề có kế hoạch kết hôn, ít nhất là thời điểm hiện tại.

Thế nhưng nếu kẻ có thể đánh bại con Vampire kia xuất hiện thì sẽ thế nào.

Một sự khó chịu bao phủ lấy trái tim hắn.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Chương 3: Đạo Quân Của Cái Chết

Phần 1

"Oh, tôi có nhìn thấy nó."

Zenberu nhìn về phía trước và mỉm cười khi đang ngồi đằng sau Rororo.

Họ có thể nhìn thấy bộ tộc được chỉ định là nơi bị hủy diệt đầu tiên cách họ vài trăm mét phía trước - bộ tộc Razor Tail. Họ có tầm vóc ngang với tộc Green Claw nhưng số lượng Lizardmen thì đông hơn nhiều. Có lẽ vì các Lizardmen của các bộ tộc khác cũng đang tập hợp ở đây. Họ đang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến và dường như tất cả mọi người đều rất bận rộn.

"Thật khó mà cưỡng lại được bầu không khí này."

Zenberu hít mạnh lấy cái hương vị quyến rũ trong không khí. Đó là một mùi hương khiến cho anh ta-một kẻ cuồng chiến đấu,phải nóng máu lên. Nhưng trái ngược với anh ta, Crusch lại có một suy nghĩ khác khi cô không cảm nhận được hương vị nào như thế cả.

"Không phải sẽ rất nguy hiểm khi chúng ta cưỡi Rororo tiến tới sao?"

Họ có thể cảm nhận được sự căng thẳng cao độ từ một khoảng cách xa đến vậy, khiến Crusch đang ăn mặc như con thảo quái phải lên tiếng lo lắng. Cô sợ sự xuất hiện của một con Hydra sẽ làm bùng phát cơn thịnh nộ từ những Lizardmen đang khát máu kia.

Bên kia có lẽ đã biết trước về Zaryusu, nhưng chưa chắc tất cả những người trong tộc Razor Tail đều biết về Zaryusu. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Zenberu và Crusch nữa.

"Lầm rồi, ngược lại mới đúng. Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nếu cưỡi trên Rororo".

Một cái nhìn bối rối từ Crusch, nó không thể nhìn thấy, nhưng cô lại cảm thấy như vậy. Zaryusu đưa ra lời giải thích đơn giản.

"Anh trai của anh đã đến đây và chắc chắn anh ấy đã nói với họ rằng anh sẽ cưỡi Rororo. Việc chúng ta cưỡi Rororo đã được anh ấy loan đi, vì vậy chúng ta chỉ cần từ từ tiếp cận là ổn."

Sau khi họ cưỡi Rororo tiến vào được một lúc, một Lizardmen màu đen bước ra từ làng. Zaryusu vẫy tay chào Lizardmen thân thuộc đó.

"Đó là anh trai anh."

"Heh."

"Hoh."

Cả hai người họ trả lời đồng thanh, Crusch chỉ đơn giản là tò mò còn Zenberu cảm thấy vừa tìm được một đối thủ mạnh.

Rororo rút ngắn khoảng cách giữa Zaryusu và Shasuryu, đủ gần để họ đối mặt với nhau. Hai anh em nhìn thẳng vào nhau.

Hai người chỉ mới cách biệt nhau hai ngày, nhưng vì họ đang trong một thực tế mà có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nhau một lần nào nữa, cảm xúc của họ thật mãnh liệt.

"Thật tuyệt khi thấy em trở lại, em trai."

"Ah, em có tin tốt đây, anh trai."

Shasuryu chuyển ánh nhìn về phía sau Zaryusu. Zayrusu có thể cảm thấy đôi tay ôm chầm lấy anh của Crusch đang cứng lại vì căng thẳng.

Khi họ đã hoàn toàn thu hẹp khoảng cách, Rororo đến trước Shasuryu và duỗi cổ về phía anh một cách trìu mến.

"Xin lỗi, ta không mang thức ăn cho ngươi rồi."

Trong khoảnh khắc khi Rororo nghe thấy điều này, nó rút bốn cái đầu lại như thể hiện cơn giận. Hydra không thể hiểu được ngôn ngữ của Lizardmen, nhưng nó có thể biết những Shasuryu đang nói những gì thông qua sự hiểu biết về họ tương tự như các thành viên trong gia đình. Hay chỉ đơn giản là nó không ngửi thấy mùi thức ăn từ Shasuryu.

"Vậy chúng ta hãy xuống thôi."

Zaryusu nói với hai người phía sau anh và nhanh chóng nhảy xuống. Sau đó anh nắm lấy tay Crusch và giúp cô nhảy xuống. Shasuryu nhìn Crusch đầy ngạc nhiên.

"Con thảo quái này là sao?"

Crusch cảm thấy một chút chán nản với phản ứng này, nhưng cô không đáp lại. Có lẽ là nhờ Zenberu đã trêu chọc cô hằng ngày. Chính sự trêu chọc mỗi ngày đó lại làm cô cứng đầu hơn. Mặc dù vậy câu nói của Zaryusu làm cô cứng đơ người.

"Cô ấy là người con gái mà em thích."

"Ohh... "

Shasuryu thở dài. Rồi anh lại nhìn chằm chằm vào Crusch vẫn đang cứng đơ nắm tay của Zayrusu.

"Muu... Anh muốn hỏi một điều, cô ấy rất đẹp?"

"Vâng, em đang nghĩ đến việc làm đám cưới - Eh?"

Một cơn đau nhói từ tay của Zayrusu buộc anh im lặng, bởi vì tay anh đang được nắm bằng móng vuốt của Crusch. Cô không nhịn được mà véo anh một cái. Shasuryu nhìn cả hai với vẻ không hài lòng.

"Anh hiểu rồi... vậy em vẫn chưa chọn được thời điểm ... vậy nên mới giữ thái độ lạnh lùng và cứ nói 'Em không muốn kết hôn'. Bởi họ đều không phải 'cô ấy' nhỉ... Được rồi, quay lại chủ đề chính. Tôi là tộc trưởng của tộc Green Claw, Shasuryu Shasha. Cảm ơn các bạn vì đã đồng ý liên minh với chúng tôi."

Shasuryu cố gắng không xác nhận chuyện này, nhưng hoàn toàn chắc chắn về nó. Nhưng Zenberu và Crusch không dễ gì lay chuyển chỉ vì chuyện nhỏ này.

"Chúng tôi mới là người phải cám ơn, tôi là tộc trưởng của tộc Red Eye, Crusch Lulu."

Tất cả đều nghĩ Zenberu sẽ giới thiệu về mình sau khi Crusch đã chào hỏi xong, nhưng không. Zenberu chỉ yên lặng quan sát Shasaryu.

Cảm thấy hài lòng, Zenberu gật đầu và nói với biểu hiện có phần hiếu chiến.

"Anh chính là người chiến binh với năng lực của druid, tôi đã được nghe danh về anh."

"Thật ngạc nhiên, ngay cả tộc Dragon Tusk cũng biết điều này."

Shasuryu đáp lại khi cả hai đang nhìn nhau như những con thú hoang dã.

"Tôi là Zenberu Gugu, tộc trưởng của tộc Dragon Tusk, cho đến ngày em trai anh đồng ý tiếp quản."

"Cám ơn vì đã tới. Anh quả thực là một tộc trưởng coi trọng sức mạnh hơn tất cả, và xin chào đón tất cả mọi người."

"Vậy, muốn đấu một trận không ? Xem thử ai trong hai chúng ta là kẻ mạnh hơn?"

"... Một ý kiến tuyệt vời."

Zaryusu không muốn can thiệp. Việc ai mạnh hơn ai chắc chắc sẽ giúp giải quyết nhiều việc trong tương lai dễ dàng hơn.

Nhưng Shasuryu giơ tay lên, giảm bớt ham muốn chiến đấu của Zenberu.

"Tôi đồng ý, nhưng không phải ngay bây giờ."

"Tại sao?"

Shasuryu mỉm cười với vẻ mặt không hài lòng của Zenberu.

"... Các trinh sát chúng tôi gửi đi đã trở về, chúng ta có thể có được thông tin tình báo chi tiết về đối phương. Chúng ta có thể chiến đấu sau khi nghe báo cáo của họ, đúng không?"

♦ ♦ ♦

Một căn nhà nhỏ được sử dụng làm phòng hội nghị của tộc trưởng.

Tộc trưởng của các bộ lạc và Zaryusu đều đang ở đây, tổng cộng có sáu người.

Zaryusu là người đã giết chết tộc trưởng của tộc Sharp Edge trở thành chủ nhân của [Frost Pain] nổi tiếng và tất cả tộc trưởng đều biết đến anh. Anh cũng là người đã dũng cảm thuyết phục tộc Red Eye và Dragon Tusk gia nhập liên minh, nên không ai phản đối việc anh có mặt trong cuộc hợp.

Trong căn nhà nhỏ, sáu người ngồi thành một vòng tròn. Khi ba tộc trưởng thấy lớp vảy trắng của Crusch, họ đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Sau khi chào hỏi chào hỏi xong xuôi, người đầu tiên lên tiếng là tộc trưởng của tộc Small Fang.

Tuy dáng người của ông nhỏ hơn so với các Lizardmen khác nhưng tay chân của ông lại cứng như thép. Ông là một xạ thủ bậc thầy, với những kỹ năng tấn công tầm xa tuyệt vời mà không một Lizardmen nào sánh bằng. Trong thực tế, đối với mỗi cuộc chiến quyết định chức tộc trưởng, ông đã dành chiến thắng chỉ với một cú ném đá chuẩn xác.

Để xác định vị trí của kẻ thù, ông đã huy động tất cả thợ săn để do thám.

"Quân số của đối phương khoảng năm ngàn."

Con số này vượt quá tổng số dân của tất cả tộc Lizardmen, nhưng vẫn nằm trong dự đoán. Một số thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm khi biết được con số này.

"... Và chỉ huy của chúng?"

"Tôi không dám chắc chắn, nhưng có một con quái vật trông như khối thịt đỏ ở giữa, nhưng tiếp cận gần hơn là một việc quả thực rất khó."

"Vậy còn cấu trúc lực lượng ?"

"Một đội quân Undead, chủ yếu là những Skelecton và Zombie."

"Undead của Lizardmen?"

"Không, chúng không phải là lizardmen. Tôi thực sự không biết nhiều về những sinh vật sống trên cạn, vì vậy tôi không dám chắc. Nhưng nó có lẽ là chủng loại con người, chúng không hề có đuôi."

Khi Zaryusu nghe thấy điều này, anh chắc chắn rằng chúng là chủng tộc sống ở đồng bằng, con người.

"Có thể phát động một cuộc tập kích bất ngờ không?"

"Rất khó, chúng mở ra một khoảng không gian khá rộng ở góc khu rừng. Thật ra chúng đã mất bao lâu để loại bỏ những cái cây? Điều lạ lùng là những cái cây bị chặt như không thể tìm thấy- À, tôi lạc đề. Dù sao, doanh trại của địch ở sâu trong rừng. Bỏ qua việc chúng ta có thể thắng hay không, nhưng sẽ rất khó khăn để các chiến binh có thể đi tới đó."

"Sẽ ra sao nếu chúng ta tập kích chúng bằng nhóm các thợ săn?"

"Tha cho chúng tôi, quý cô Crusch. Chỉ có khoảng hai mươi lăm thợ săn, làm thế nào mà có thể tập kích một đội quân undead với quân số năm ngàn? Chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ."

"Hmm... vậy nếu kết hợp sử dụng sử mạnh của các Druid?"

Một vài người trong họ đồng ý với đề nghị của Shasuryu và ánh mắt của họ hướng về Crusch. Nhưng một câu trả lời từ Zaryusu vang lên.

"Không, chúng ta không nên làm điều đó."

"Ah? Tại sao?"

"Bên kia đang giữ lời nói của họ, nhưng họ sẽ ngừng làm thế nếu chúng ta tấn công."

"Quả thực chúng ta nên tránh việc tấn công cho tới khi tập hợp đủ các bộ lạc."

"Vì vậy chúng ta sẽ chuẩn bị một trận chiến phòng thủ?"

"Phòng thủ, nghe hay nhỉ."

Lizardmen đã nói một câu với hàm ý sỉ nhục đó là tộc trưởng của tộc Razor Tail.

Ông ta mặc một chiếc áo giáp màu trắng bạc với nhiều ánh sáng lấp lánh khác nhau từ kim loại.

Áo giáp lóe lên những tia sáng ma thuật mềm mại. Đó là một trong bốn báu vật của Lizardmen - [White Dragon Bone]. (Bạch cốt Long)

Đó là một bộ giáp làm từ xương của một con rồng băng sống trong dãy núi Azellerisia. Giáp làm từ xương - thậm chí là từ một con rồng mạnh mẽ - sẽ không thể hấp thụ ma thuật. Nhưng nó đã được tăng cường bởi phép thuật mà không ai biết làm cách nào.

Vấn đề là ma thuật của nó là một lời nguyền.

Lí do là vì [White Dragon Bone] chuyển đổi [intelligence] (Trí thông minh) thành sức mạnh phòng ngự. Nếu một Lizardmen mặc nó, nó sẽ cứng cáp hơn so với [Steel], phù hợp hơn [Mithri] và thậm chí là sánh ngang [Adamantium] huyền thoại.

Tuy nhiên ngay cả khi cở bỏ áo giáp, [intelligence] sẽ không được phục hồi. Đó là lý do tại sao một số người nói ma thuật này thực sự là một lời nguyền.

Trong số các Lizardmen, ông ta được nhiều người biết đến bởi sự sáng suốt. Sau khi mặc áo giáp này, sức phòng ngự của nó đủ mạnh để làm chệch hướng tất cả các loại vũ khí của Lizardmen, thậm chí là một trong bốn báu vật - [Frost Pain]. Nó hẳn là phải mạnh mẽ như Adamantium.

Và thông thường, những người mặc giáp sẽ bị giảm [intelligence] và chịu tổn thương não. Tuy nhiên ông vẫn có [intelligence] rất cao. Do đó mà tộc Razor Tail chưa bao giờ quyết định chức tộc trưởng thông qua sức mạnh vật lý.

"Chỗ này, vùng đầm lầy, nền đất yếu, tường ... đều có thể phá vỡ một cách dễ dàng."

"Tôi biết rồi, vậy chúng ta nên tấn công?"

"Ừ, tại sao lại không, tấn công sẽ tốt hơn việc phòng thủ, mỗi người trong chúng ta chỉ cần hạ 3-4 kẻ địch phải không? Chúng ta chỉ cần đánh bại họ, dễ như ăn bánh vậy."

Những người khác trong cuộc hợp nhìn nhau sau khi nghe những gì mà Zenberu nói. Cuối cùng , Crusch đổi chủ đề.

"Vấn đề là ở quân tiếp viện của địch... Chúng có thể tập hợp thêm sức mạnh."

"Hmm... Khó nói. Từ kích thước của không gian mở ra, không thể có thêm Undead được nữa... Mặc dù họ chỉ cần đặt chúng trong rừng."

Undead không cần lương thực, cũng không cần không gian để đóng quân. Cho nên sẽ rất khó để biết được số lượng của kẻ thù bằng việc đánh giá kích thước khu vực.

"Để đảm bảo an toàn, chúng ta cần xem xét một chiến lược phòng thủ."

"Vậy thì, chúng tôi - tộc Red Eye sẽ lo tăng cường các bức tường cho một cuộc chiến phòng thủ. Tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ."

Các thủ lĩnh khác đều gật đầu đồng ý, ngay cả Zenberu đang chán nản cũng gật đầu.

"Trong thời gian ngắn, chúng ta cần phải chuẩn bị phòng thủ và thiết lập hệ thống chỉ huy."

"Trước hết, ta sẽ giao các Druid cho Crusch, cô ấy sẽ ra lệnh cho họ."

Giữa sự đồng ý của tất những người có mặt, một người đàn ông đưa ra ý kiến của mình.

"Các tộc trưởng nên lập thành một nhóm đặc biệt."

Ánh mắt của mọi người hướng về Zaryusu đang nói.

"Tôi thấy... vì vậy như thế, anh trai."

"Em muốn nói chúng ta nên lập một nhóm đặc biệt?"

"Đúng vậy. Kẻ địch đông hơn chúng ta, nếu chúng ta không hạ được chỉ huy của chúng, chúng ta có thể sẽ thua. Nếu con quái vật đã đi đến các bộ tộc xuất hiện, chúng ta không thể nào giành chiến thắng bằng số lượng và phải tiêu diệt nó bằng một nhóm đặc biệt."

"Nhưng chúng ta sẽ thiếu người lãnh đạo?"

"Từ những chiến binh... chọn ra người lãnh đạo... làm việc đó."

"Thậm chí không cần chỉ huy, chỉ cần tiêu diệt chỉ huy kẻ thù ngay... "

"... Nhóm đặc biệt sẽ chỉ huy từ phía sau và sẽ tiến ra chiến trường nếu tìm được chỉ hủy của địch hoặc diễn biến cuộc chiến diễn ra không thuận lợi. Đồng ý chứ?"

"Điều đó cũng tốt. Vậy bao gồm cả Zayrusu, chúng ta sẽ lập thành một nhóm sáu người?"

"Không, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm ba người."

Có nghĩa là lực lượng của họ sẽ chia ra chiến đâu ở mặt trận nhưng lực lượng sẽ bị dàn trải ra và suy yếu.

"Một nhóm sẽ tấn công chỉ huy địch, đội còn lại sẽ phụ trách hàng phòng ngự."

"Vậy thì, ba tộc trưởng sẽ thành một nhóm, Zaryusu và hai tộc trưởng do anh đưa đến sẽ thành một nhóm, đó là cách tốt nhất để chia nhau ra. Nhiệm vụ các nhóm sẽ tùy theo tình hình mà phản ứng."

"Vâng, rất tốt. Có vấn đề gì không, Zaryusu?"

"Tôi hiểu. Có sự phản đối nào không, Zenberu, Crusch?"

"Tôi không phản đối."

"Tôi cũng thế. Sẽ rất tiếc nếu không có một trận chiến mà tôi mong muốn, nhưng tôi sẽ thực hiện theo ý muốn của người chiến thắng."

"Chúng ta vẫn còn bốn ngày trước khi họ tấn công phải không?"

"Chính xác."

"Còn bất cứ điều gì mà chúng ta phải chuẩn bị?"

"Chúng ta cần có thêm đá để ném và gia cố các bức tường. Ngoài ra cũng cần phải trao đổi với các bộ tộc khác và thiết lập một chuỗi các mệnh lệnh, đảm bảo các bộ tộc có thể hoạt động như một."

"Đối với phân bổ công việc, chúng tôi, tộc Small Fang muốn giao lại cho Shasuryu như trước."

"Chúng tôi... đồng ý với điều đó... những chuyện... hai người?"

Crusch và Zenberu gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi sẽ tiếp nhận các mệnh lệnh. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết các công việc cần làm trong ba ngày tới."

♦ ♦ ♦

Sau khi hoàn tất công việc, Zaryusu lặng lẽ bước đi giữa bầu không khí ồn ào và sôi nổi. Một số Lizardmen chào đón anh với sự tôn trọng khi họ nhìn thấy dấu ấn trên ngực Zaryusu và [Frost Pain] đeo bên hông.

Có một chút khó chịu, nhưng để nâng cao tinh thần, anh đáp lại họ với một vẻ mặt nghiêm túc, đúng đắn và đầy tự tin.

Zaryusu vẫn duy trì thái độ ấy cho tới khi anh tiến đến các bức tường bên ngoài của ngôi làng. Họ đang đổ xô vào xây dựng bức tường, có nhiều Lizardmen đang tập trung vào công việc của họ.

Đầu tiên, họ buộc các cọc tương đối xa nhau bằng dây leo. Bùn có hàm lượng nước thấp được bôi lên sau đó. Các tu sĩ sử dụng ma thuật loại bỏ độ ẩm và bức tường được hoàn tất. Một số vết nứt đã xuất hiện trên đó, có lẽ bởi vì lượng nước đã không bóc hơi hoàn toàn. Tương tự như vậy, họ lặp lại các bước đối với những bức tường khác.

"Ara, chuyện gì vậy, Zaryusu?"

"Không có gì, chỉ thắc mắc em đang làm gì thôi."

Bước đi trong tiếng ồn ào phát ra từ vùng đất ngập nước, Zayrusu bước đi cùng Crusch đang ăn mặc giống như một con thảo quái và chỉ vào những công việc được lặp đi lặp lại trước mặt họ.

"Đó là cái gì?"

"Tường bùn. Chúng ta không biết trước được loại quân mà kẻ địch đưa đến, nhưng ta sẽ làm chúng khó khăn trong việc di chuyển... Nhưng lại không có thời gian, chúng ta thậm chí còn chưa làm được một nửa."

"Vậy à... Nhưng không phải sẽ dễ dàng phá hủy những thứ làm từ bùn sao?"

"Không vấn đề gì. Nếu lớp bùn mỏng, nó rất dễ bị phá vỡ. Nhưng lớp bùn dày thì sẽ chắc chắn hơn. Bởi vì công việc vội vã và đang trong tình trạng thiếu nguyên liệu nên nó sẽ yếu đi nếu trời mưa. Nhưng nó cũng không bị phá vỡ một cách dễ dàng đâu."

Đó là sự thật, vật liệu gì cũng vậy, chỉ cần đủ dày thì việc phá hủy sẽ rất khó khăn.

Trong khi Zaryusu đang suy nghĩ về điều đó thì ở phía trước, hàng chục Lizardmen đang làm việc của họ nhanh nhất có thể nhưng quá trình đó lại chậm như một con rùa. Thậm chí nếu họ làm liên tục trong ba ngày, cũng không mở rộng ra thêm được bao nhiêu.Dù vậy vẫn tốt hơn là không có gì.

"Còn giờ những phần tường không kịp tráng bùn sẽ được gia cố bằng hàng rào để chắc chắn hơn."

Dọc theo hướng Crusch đang chỉ vào-

Các phần tường được kéo dài và dựng ở một khoảng khá xa tạo thành một hình tam giác với hai cọc ở hai bên. Giữa những cây cọc được buộc dây leo nhỏ một cách lỏng lẻo với nhau, tạo thành sợi dây dài chắn ngang. Zaryusu suy nghĩ một lúc và chợt nhớ đến hàng rào của bộ tộc Red Eye cũng trông như thế này.

"Đó là cái gì?"

"Bằng cách đặt một vật nặng vào đó, hàng rào sẽ không bị đổ ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy. Đối với những sợi dây, nó sẽ ngăn chặn kẻ thù vượt qua hàng rào. Nếu dây được kéo căng sẽ dễ dàng bị cắt bằng kiếm hoặc dao, đó là lý do tại sao chúng em buộc chùng chúng lại."

Crusch đáp lại câu hỏi của Zaryusu trong sự phấn khích.

Trong suốt cuộc hành trình ngắn ngủi của họ, Zaryusu luôn là người dạy cô. Cơ hội dạy một cái gì đó cho Zaryusu làm cô cảm thấy hạnh phúc. Ngoài ra cũng có một cảm giác khác.

"Anh hiểu rồi...sẽ rất khó phá vỡ theo cách đó."

Lời khen ngợi làm Crusch cảm thấy tự hào.

Zaryusu gật đầu.

Kế hoạch biến ngôi làng thành một thành trì vững chắc đang tiến triển suôn sẻ. Nó có thể không phù hợp với cấu trúc phòng thủ của con người và người lùn, nhưng đối với vùng đất ngập nước sẽ trở nên rất khó khăn khi vượt qua, thật sự không còn cách nào tốt hơn.

"Bằng cách này, Zaryusu, anh đã nói với các chiến binh-."

Khi Crusch đang nói, tiếng cổ vũ của các chiến binh vang lên và bay vào tai họ. Đó là tiếng ồn của dóng máu nóng đang lưu thông và dữ dội.

"Chuyện gì đang xảy ra? Nó có vẻ hơi quen... Em biết! Đây là tiếng giao chiến vũ khí . Có thể là trận đấu của Zenberu với anh trai của anh?"

Zaryusu gật đầu và nhận thấy vẻ lo lắng của Crusch.

"... Như một chỉ huy, sẽ không sao nếu anh trai của anh thua chứ?"

"Anh không biết, nhưng anh trai anh rất mạnh. Nếu có cơ hội sử dụng khả năng của Druid, anh ấy sẽ mạnh lên rất nhiều, thậm chí ngay cả anh cũng không thể thắng nổi."

Shasuryu có thể sử một số phép hỗ trợ lên chính mình sẽ khiến anh trở nên rất mạnh. Trong một trận giả chiến có lẽ anh sẽ không sử dụng ma pháp công kích, nhưng nếu anh làm vậy, Zayrusu sẽ không thể đấu lại mà không dùng đến [Forst Pain].

Lý do mà chủ cũ của [Frost Pain] không sử dụng kỹ năng đặc biệt của nó chống lại Zayrusu là vì chỉ có thể sử dụng 3 lần trong ngày và chủ cũ của nó đã sử dụng kỹ năng này trong cuốc chiến với Shasuryu.

"Thật tuyệt... "

Zaryusu tự hỏi liệu mình có nên cho Crusch biết anh mình mạnh như thế nào trong trận chiến, nhưng anh nhớ đến một điều gì khác làm anh lo lắng.

Anh do dự nhưng vẫn quyết định lên tiếng vào phút cuối.

Thật đê tiện khi nói điều này sau tất cả kế hoạch đã được lập ra. Nhưng anh không muốn giấu được điều này với người anh thích, anh cảm thấy được sự thuần khiết và mạnh mẽ trong cô.

"Có một chuyện làm anh- "

Nghe giọng nói lo lắng của Zaryusu, Crusch mỉm cười. Đó là một nụ cười gượng, một cái gì đó không phải của cô- một cử chỉ không phù hợp với hoàn cảnh- dừng Zaryusu đang nói. Crusch nói tiếp những lời của Zayrusu.

"- Anh có nghĩ điều mà anh không nói đến trong cuộc hợp là đúng? Nếu kẻ thù đã đoán trước được tất cả và đợi chúng ta tập hợp thành một liên minh."

Zaryusu im lặng, cô ấy đã nói đúng.

Kẻ địch cho biết thời gian tấn công, cố tình công bố thứ tự các ngôi làng bị tấn công và không có bất kỳ hành động nào ngăn chặn việc Zayrusu cố hình thành một liên mình. Sẽ thế nào nếu kế hoạch thực sự của họ là một cái bẫy, dụ tất cả các Lizardmen tập hợp tại một chỗ để tiêu diệt.

"Anh đã lo lắng, thậm chí những gì anh nghĩ còn nhiều hơn em. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ quyến chiến một trận với chúng... Và sau đó chúng ta có thể suy nghĩ về những chuyện khác."

"Kẻ địch sẽ không dễ gì từ bỏ ngay cả khi chúng ta giành chiến thắng. Chuyện chúng từ bỏ là không thể nào."

"Mọi chuyện đều có thể, những gì mà em nói có thể là sự thật. Cứ nhìn-"

Crusch dang rộng vòng tay về phía khoảng không trống rỗng trước mặt. Zaryusu cũng hiều điều mà cô ấy muốn nói đến là toàn bộ ngôi làng.

"Nhìn vào tất cả các Lizardmen đến từ các bộ tộc khác nhau đang chung sức làm việc vì một mục tiêu."

Thật vậy tất cả các Lizardmen từ các bộ lạc gắn kết với nhau như một.

Hình ảnh về một buổi tiệc có cả năm bộ tộc nổi lên trong tâm trí Zaryusu. Các bộ tộc cùng nhau hòa thuận mà không hề phòng bị nhau. Nó sẽ là một lời nói dối để những người sống sót từ hai bộ tộc bị phá hủy không sinh mối hận thù. Nhưng họ cũng phải giữ vững ý chí vứt bỏ hận thù khi đối đầu với hiểm họa này.

Thật trớ trêu.

Zaryusu lẩm bẩm. Anh đã luôn nghĩ rằng thế giới của Lizardmen sẽ bị chia rẽ mãi mãi, anh không thể ngờ được sự xuất hiện của một kẻ thù đã giúp anh chứng kiến các bộ tộc Lizardmen thống nhất lại.

"Chúng ta phải bảo vệ kiến thức của chúng ta cho tương lai, Zaryusu. Liên minh giữa các bộ lạc sẽ thúc đẩy sự phát triển của tất cả chúng ta."

Xây dựng bức tường bằng bùn là kỹ thuật mà Zaryusu chưa từng được thấy trước đây. Nhưng bây giờ, các bộ tộc khác đã biết đến kỹ thuật này. Trong tương lại tất cả các Lizardmen sẽ xây nên những bức tường như thế. Với một bức tường vững chắc như vậy, những con quái vật khó có cơ hội đột nhập vào bên trong làng. Và từ đó tỷ lệ những người trẻ yếu kém bị tấn công sẽ giảm, và số lượng các Lizardmen sẽ tăng lên.

Họ có thể đáp ứng việc gia tăng nhu cầu lương thực bằng trại cá của Zaryusu.

Có lẽ trong một tương lai không xa, tất cả các Lizardmen sẽ đoàn kết thành một bộ tộc lớn mạnh trong vùng đầm lầy.

"Hãy để chúng ta có được chiến thắng, Zaryusu. Không thể nào biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, có thể mọi chuyện sẽ kết thúc sau trận chiến này. Nếu là như vậy, chúng ta có thể bắt đầu phát triển một thế giới tuyệt vời mà không có vấn đề lương thực hay Lizardmen tự giết lẫn nhau."

Crusch mỉm cười. Zaryusu kìm nén cảm xúc của mình, nếu anh để càm xúc của bản thân tự do biểu hiện, anh sẽ không chế ngự được nó, nhưng một điều gì đó làm anh phải nói ra.

"Em là một Lizardmen nữ tuyệt vời- sau khi trận chiến kết thúc, hãy cho anh biết câu trả lời của em, câu trả lời về câu hỏi mà anh đã hỏi khi chúng ta gặp nhau lần đầu."

Crusch cười càng rực rỡ hơn.

"Em hiểu, Zaryusu. Em sẽ nói cho anh câu trả lời sau tất cả-"

♦ ♦ ♦

Demiurge đang có một tâm trạng tuyệt vời khi anh ngân nga trong công việc của mình.

Anh cầm một chiếc xương bóng bẩy, tự hỏi có nên cho nó vào bộ sưu tập. Ngay sau đó, anh thực hiện quyết định của mình, đẩy ý nghĩ ra khỏi đầu và đặt nó vào thứ mà anh đang làm.

Khúc xương được đặt hoàn hảo giống như mảnh ghép của trò xếp hình.

"Có thể nói rằng việc xây nhà mà không cần dùng đinh thì có thể hiểu như là ghép các mảnh gỗ lại vậy"

"Điều đó thật tuyệt."

Demiurge vuốt ve khúc xương với nụ cười trên mặt. Nếu anh tiếp tục công việc, anh sẽ có cảm giác đang hoàn thành một tác phẩm tuyệt vời.

"Có điều... mình đang thiếu xương đùi của người đàn ông cao khoảng 1,2m."

Anh có thể hoàn thành nó ngay cả khi không tìm thấy chiếc xương phù hợp. Nhưng thiếu nó, tác phẩm của anh sẽ không hoàn hảo.

Thông thường Demiurge sẽ tự dàn xếp và làm gì đó với điều này, nhưng đây là món quà dành tặng Chúa tể vĩ đại, vì vậy anh muốn làm cho nó thật hoàn hảo.

"Sẽ thật tuyệt vời nếu mình tìm được cái gì đó phù hợp."

Demiurge đi đi lại lại với một tâm trạng tốt.

Thực tế, Demiurge thích tạo ra các tác phẩm như vậy. Hứng thú của anh không phải là việc sử dụng xương để làm một tác phẩm mà giống như công việc của một thợ mộc. Hiểu biết của anh trong lĩnh vực này là khá rộng, từ các tác phẩm nghệ thuật cho tới đồ nội thất, kỹ năng của anh đã vượt qua những tay câu cá lão làng vào dịp cuối tuần.

Nếu bỏ qua vật liệu mà anh ấy sử dụng, bất kỳ ai cũng phải ấn tượng bởi vẻ đẹp từ các tác phẩm của anh.

Tất cả đều được trưng bày trong căn phòng này, chẳng hạn như bức tượng bán thân bằng đồng được làm từ dung nham, mọi loại ghế và xích được làm bởi Demiurge. Chúng đều có thể sử dụng trong thực tế hoặc làm đồ trang trí nhưng tất cả đều tuyệt mỹ.

Trong khi Demiurge đang nghiên cứu vật liệu anh lấy từ một góc của căn phòng, anh cảm thấy có chuyển động gần lối vào.

Demiurge nhẹ nhàng đặt khúc xương lại chỗ cũ và cất giữ tác phẩm không thay thế được mà anh muốn tặng cho Chúa tể của mình, tập trung vào động tĩnh bên ngoài. Thông thường thì bên ngoài là thuộc hạ hoặc đồng cấp của anh. Không ai có thể phá vỡ ba lớp phòng vệ của anh mà không bị phát hiện, nhưng Demiurge vẫn phải cảnh giác đối với kẻ đã kiểm soát tâm trí của Shalltear.

Vài giây sau, ai đó mở cửa căn phòng. Hắn ta xuất hiện trong bộ đồ trắng tinh khiết, đeo mặt nạ với một cái mỏ dài như một con chim.

Peruchinera.

Hắn là một chú hề, một tạo vật của Đấng Tối cao giống như Demiurge. Đối với công việc này, hắn được phân công trợ giúp Demiurge.

Xác nhận không có sự kiểm soát tâm trí ở đây, căng thẳng trong mắt Demiurge dần phân tán, anh cũng nới lỏng phòng bị của mình.

"Demiurge-sama, da đã được lột."

Những lời này làm Demiurge cảm thấy chút xấu hổ.

Demiurge muốn tự mình làm công việc này, nhưng để chống lại những kẻ thù bí ẩn, anh không thể dồn toàn bộ thời gian của mình vào đó mà phải giao nhiệm vụ cho Peruchinera.

Demiurge không thể hiện cảm xúc và đưa ra chỉ thị mới cho Peruchinera.

"Làm tốt lắm. Hãy triển khai giai đoạn tiếp theo. Sẽ thật thiếu tôn trọng đối với Ainz-sama nếu cứ để nó như thế này."

Demiurge hỏi Peruchinera đang cúi chào nhã nhặn.

"Có ai chết không?"

"Không. Do chịu sự hành hạ, nên họ chỉ mất ý thức, chúng ta có tiếp tục lột da sớm hơn. Một vài kẻ không chịu chữa trị... nhưng vẫn nằm trong tính toán, vì thế không có vấn đề gì."

"Thật tráng lệ."

Phải mất rất nhiều công sức để thu thập nguyên liệu, bọn họ phải được lột da thêm vài nữa thể hiện giá trị. Đó sẽ là như vậy, nhưng anh không muốn lột da họ khi mà họ không cảm thấy đau hoặc ngấm thuốc mê.

"Tôi muốn mọi người được hạnh phúc."

Peruchinera đột nhiên nói, làm cho Demiurge nhớ đến nhân cách của hắn ta.

Peruchinera được biết đến trong toàn thể Nazarick bởi sự nhận từ và dịu dàng. Hăn được tạo ra với mục đích làm cho mọi người hạnh phúc và hành động của hắn dựa trên đức tin này.

"Những cư dân trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick đã tìm thấy hạnh phúc khi được phục vụ Ainz-sama."

Demiurge gật đầu đồng ý.

"Ta hiểu. Ta muốn hỏi ngươi một câu, Peruchinera, người có nghĩ rằng những người khác cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ cho Nazarick?"

"Làm sao mà được, tôi không có ý đó. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được phục vụ Ainz-sama vì chúng ta có thể khóc với những giọt nước mắt vui sướng. Nhưng nếu họ bị buộc phải làm như vậy, đó sẽ không phải là hạnh phúc."

"Ohh, thế chúng ta nên làm gì với điều này?"

"Đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn ra một người và chắt đứt hai tay của hắn. Bằng cách đó, những kẻ khác sẽ so sánh mình với hắn và cảm thấy may mắn hơn. Thật tuyệt vời. Và để làm cho kẻ bị chặt đứt hai tay cảm thấy may mắn, chúng ta chỉ cần chặt đứt hai chân của một tên khác. Ahhh, mình đã giúp cho nhiều người được hạnh phúc."

Demiurge thấy sự hài lòng của chú hề đang ngửa đầu bật cười.

"Ta hiểu rồi, ngươi nói đúng."

Phần 2

Thời gian trôi qua thật lâu nếu bạn cứ ngồi đó chời đợi, nhưng khi làm việc với thời gian hạn định, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua trong nháy mắt.

Cái ngày ấy cuối cùng cũng đã đến.

Ngày hôm đó, mặt trời mọc thật chậm rãi, bầu trời trong xanh và thoáng đãng. Không còn tiếng gió, thế giới dường như rất yên tĩnh đến nổi bạn có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất.

Bầu không khí căng thẳng dày đặc đến mức có thể cắt nó với một con dao.

Một số người trong họ nuốt nước bọt, hít thở thật sâu.

Không biết đã bao lâu kể từ khi các Lizardmen tập hợp lại trong im lặng.

Đột nhiên một đám mây đen xuất hiện từ một khoảng trống và lan khắp bầu trời giống như lúc trước.

Ngay sau đó, đám mây che khuất toàn bộ bầu trời và những khu vực lân cận cũng mờ đi cùng với ánh sáng mặt trời-

Các Lizardmen trông thấy vô số Undead hành quân chậm chạp từ ranh giới của khu rừng tiến tới vùng đất ngập nước. Từng lớp nối đuôi nhau như sợi dây, không thể nào xác định được số lượng, bọn chúng xuất hiện không ngừng như một cơn lũ vô tận.

Lực lượng của những kẻ xâm lược bao gồm: 2.200 zombie, 2.200 Skelecton, 300 con quái vật Undead, 150 cốt tiễn thủ, 100 cốt kỵ binh. Tổng số quân lực là 4.950, không bao gồm các chỉ huy và hộ vệ.

Phía bên kia là liên minh năm bộ tộc Lizardmen.

Green Claw có 103 chiến binh, 4 Druid, 7 thợ săn, 124 Lizardmen nam, và 105 Lizardmen nữ.

Small Fang có 65 chiến binh, 1 Druid, 16 thợ săn, 111 Lizardmen nam, và 94 Lizardmen nữ.

Razor Tail có 89 chiến binh trọng giáp, 3 Druid, 6 thợ săn, 99 Lizardmen nam và 81 nữ Lizardmen.

Dragon Tusk có 125 chiến binh, 2 Druid, 10 thợ săn, 98 Lizardmen nam, và 32 Lizardmen nữ.

Red Eye có 47 chiến binh, 15 Druid, 6 thợ săn, 59 Lizardmen nam, và 77 Lizardmen nữ.

Tổng chiến lực của họ là 429 chiến binh, 26 Druid, 45 thợ săn, 491 Lizardmen nam, và 389 Lizardmen nữ. Tổng cộng có 1.380 quân, trừ tộc trưởng của các bộ tộc và Zaryusu.

Một trận chiến với một bên đông hơn gấp 3 lần đã nổ ra.

♦ ♦ ♦

Đó là một căn nhà bằng gỗ.

Không có vật dụng trang trí, kiến trúc và thiết kế đơn giản như một cabin. Chiều cao từ sàn đến trần nhà là 5m trong khi chiều dài và chiều rộng của nó là hơn 20m.

Hầu như không có bất kỳ nội thất nào bên trong, chỉ có một chiếc gương lớn trên tường, một cái bàn lớn và vũng chắc cùng với những chiếc ghế xung quanh.

Một vài người ngồi trên ghế, những cuộn giấy được đặt trên bàn ngay trước mặt họ- những cuộn giấy ma thuật.

"Đây là vật phẩm cuối cùng. Cuộn giấy dịch chuyển."

Sau tiếng nói của một bé gái, một cuộn giấy được đặt lên trên bàn.

Người lấy cuộn giấy da ra là nữ giới trong trang phục hầu gái.

Cô bé sở hữu một khuôn mặt dễ thương, tóc cô buộc thành từng búi nhỏ ở hai bên đầu. Nhưng ở cô bé có một khí chất khác biệt với điểm nổi bật nhất là đôi mắt.

Đôi mắt to tròn nhưng không có ánh sáng hiện lên trong nó, giống như những viên bi thủy tinh cấp thấp và cô bé cũng không bao giờ chớp mắt.

Khoác trên mình là bộ trang bộ phục hầu gái được cách tân, với cổ áo dựng đứng che hoàn toàn phần cổ. Ngoài khuôn mặt ra thì không phần da thịt nào lộ ra bên ngoài.

Cô bé là một trong những thành viên của đội chiến hầu, Entoma Vasilissa Zeta.

"Và đây là cuộn giấy [Message], nhưng có rất nhiều. Ai đó hãy dọn dẹp chiếc bàn đi!"

Entoma yêu cầu một người ngồi ở ghế danh dự và người đó chậm rãi gật đầu.

"Đặt lên gọn gàng."

"Được rồi~, hãy nhanh chóng dọn dẹp đi."

Với sự thừa nhận của Cocytus và hướng dẫn từ Entoma, những người ngồi xung quanh bàn bắt đầu làm việc cùng nhau.

Tất cả họ thuộc chủng tộc dị hình, một số có dạng bọ ngựa, một số trông giống như con kiến, thậm chí có cả kẻ trông như bộ não phơi ra ngoài.

Tất cả họ có hình dạng khác nhau, nhưng họ có hai điểm chung. Họ là những thuộc hạ của Cocytus và thuộc về Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Đó là lý do tại sao họ tuân theo sự chỉ huy của Entoma, người yếu hơn họ.

Trong cơ cấu quyền lực của Nazarick, điểm quan trong nhất không phải sức mạnh chiến đấu, mà là một tạo vật của các Đấng Sáng Tạo. Từ quan điểm này, Entoma có một mức độ quyền lực cao hơn.

Sau khi xác nhận chiếc bàn đã được dọn sạch-

"Giờ thì, hãy nhận lấy vật này, Cocytus-sama."

- Entoma nói mà không cử động miệng, nhặt chiếc túi dưới chân và lấy ra một vài cuộn giấy da.

"Đây là những cuộn [Message]. Theo Ainz-sama, chúng được làm từ da mà Demiurge-sama đã nổ lực rất lớn để lấy được. Ainz-sama truyền đạt lại muốn ngài viết một bản báo cáo nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra khi sử dụng chúng."

"Ta hiểu... rồi. Ta sẽ kiểm tra ngay."

Cocytus sử dụng một trong bốn bàn tay của mình cầm lên một cuộn giấy.

"Demiurge đã in thử một bản trước."

Cocytus nói với cấp dưới của mình với một nụ cười gượng gạo. Khi cấp dưới của ông nghe thấy, họ cũng mỉm cười gượng theo.

Cầm cuộn giấy da trên tay, Cocytus trầm tư suy nghĩ.

Ông đã nghe nói về việc những cuộn giấy ma thuật dự trữ giảm bớt dần.

Tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu để chế tạo các loại vật phẩm khác nhau là vấn đề quan trong cần được giải quyết. Ngay bây giờ họ có khá nhiều vật phẩm dự trữ, nhưng nó sẽ cạn kiệt nếu cứ sử dụng liên tục. Và như vậy, rất nhiều người đã bắt đầu hành động, bao gồm cả chủ nhân tối cao của họ.

Cocytus nghe nói cây táo ở tầng 6 là một phần của kế hoạch.

Đối với Cocytus có nhiệm vụ bảo vệ Nazarick, ông không thể làm bất cứ điều gì, đó là hiển nhiên vì ông không thể di chuyển ra ngoài và tìm kiếm nguyên liệu.

Demiurge đã lập ra một cứ điểm ở bên ngoài, vấn đề này chắc chắn được giải quyết. Đây là những gì ông mong đợi.

Đồng cấp của ông đã hoàn thành phận sự của mình.

Cocytus nên mừng cho anh ta, và thật ra ông cũng rất vui, chỉ là ông không thể hoàn toàn ngăn chặn ngọn lửa ghen tỵ trong trái tim. Việc những đồng bạn có thể phục vụ lợi ích cho Đấng Tối cao - chủ nhân vĩ đại, khiến anh phải ghen tỵ.

Nhiệm vụ của ông là bảo vệ Nazarick.

Nhiệm vụ quan trọng này có lẽ là quan trọng hơn bất kỳ mệnh lệnh nào so với những đồng cấp của ông. Không có vẫn đề gì nếu ai đó hỏi, họ sẽ trả lời rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng. Họ phải diệt trừ những kẻ hạ đẳng dám xâm phạm nơi cư trú thiên liêng của các Đấng Tối Cao.

Tuy nhiên không có kẻ xâm phạm, không có cách nào để chứng minh lòng trung thành của Cocytus và khó khăn của công việc này.

Đó là lý do tại sao Cocytus muốn đạt được một cái gì đó.

Và bây giờ cơ hội đã đến.

Cocytus quay đầu lại và nhìn vào khu vực hiện lên trong gương và nắm chặt cuộn giấy.

Những gì hiện lên không phải khung cảnh trong nhà, mà ở một địa điểm trong vùng đất ngập nước. Đúng thế, cảnh vật hiện trong gương là thông tin từ xa. Đó là lý do tại sao Cocytus đã ẩn náu hai ngày trong ngôi nhà gỗ được Aura xây dựng.

Thời gian của trận chiến này - không, khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, nó sẽ là một cuộc thảm sát. Do đó, mục đích của trận chiến này là để thu gom xác chết. Khi Cocytus hoàn thành nhiệm vụ này, chủ nhân sẽ có mệnh lệnh mới.

Thứ nhất, Cocytus bị cấm tham gia vào trận chiến này. Bao gốm các thuộc hạ của ông. Vấn đề này đã được giải quyết bởi bởi đám được p Undead phân bố.

Thứ hai, Lich được cử làm chỉ huy chiến đấu trong trận chiến đến giây phút cuối cùng.

Thứ ba, ông phải thực thi sứ mệnh dựa theo phán đoán của bản thân.

Có một vàichi tiết nhỏ khác, nhưng mấu chốt là ở điều thứ ba.

Ông phải sử dụng đám Undead được điều đến khu vực ven hồ để giành chiến thắng. Nếu thành công, vậy Cocytus có thể thể hiện lòng trung thành của ông đến chúa tể vĩ đại.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, hãy chuyển lời cám ơn đến Ainz-sama."

Entoma gật đầu nhẹ.

"Vậy giờ... ngươi sẽ quay trở về?"

"Không, ta đã được ra lệnh phải chứng kiến trận chiến từ bây giờ đến tận giây phút cuối cùng."

Vì vậy, cô ở đây như một người giám sát.

Cocytus kết luận, và cảm thấy máu trong mình đang sục sôi suy nghĩ về trách nhiệm nặng nề mà ngài ấy giao phó.

Vậy thì, thời điểm đã đến.

Cocytus kích hoạt cuộn [Message] và ra lệnh cho người chỉ huy undead.

"-Tấn công."

♦ ♦ ♦

Hai đống lửa trên nền cao thắp sáng xung quanh với ánh sáng nhấp nháy.

Trên vũ đài xuất hiện một số Lizardmen, gồm các tộc trưởng và những nhân vật chủ chốt.

Trước vũ đài là một nhóm lớn các Lizardmen chuẩn bị cho cuộc chiến, tiếng ồn của họ vang vọng như những đợt sóng. Bồn chồn, lo lắng và sợ hãi - họ đã cố gắng hết sức mình để che giấu những cảm xúc đó, nhưng họ không thể kìm nén nổi sự lo lắng của mình, đó là lý do tại sao họ đã rất ồn ào.

Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo sau cuộc chiến. Người đang đứng bên cạnh họ có thể trở thành cái xác trong khoảnh khắc sau đó, hoặc kẻ hi sinh sẽ là bản thân mình. Những gì chờ đợi họ sẽ là sự tàn nhẫn của chiến tranh.

Shasuryu Shasha bước tới phía trước từ trong số tộc trưởng để ngăn sự huyên náo.

"Tất cả các Lizardmen, hãy lắng nghe!"

Một giọng nói oai vệ phát ra và không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

"Tôi biết rằng chúng ta đang phải đối mặt với một lực lượng đông đảo của kẻ thù."

Không có phản ứng, nhưng lo lắng có thể được nhìn thấy rõ ràng trong mắt của tất cả mọi người.

Shasuryu dừng lại trong giây lát và tiếp tục lớn tiếng.

"Đừng sợ! Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta- năm bộ tộc đã hình thành một liên minh. Nhờ liên minh này, tất cả chúng ta bây giờ giống như một bộ tộc. Đó là lý do tại sao, linh hồn tổ tiên các bộ tộc sẽ dõi theo chúng ta- ban phúc cho chúng ta ngay cả khi trong quá khứ chúng ta ở những bộ tộc khác nhau."

"Head Druid của tất cả các bộ lạc!"

Nghe tiếng gọi, Crusch dẫn năm tu sĩ đứng đầu bộ tộc và bước về phía trước. Cô cỡ bỏ bộ trang phục hóa trang và để lộ lớp vảy trắng của cô.

"Lãnh đạo của [Head Druid], Crusch Lulu!"

Đáp lại lời giới thiệu của Shasuryu, Crusch tiến một bước về phía trước.

"-Hãy lắng nghe, những đứa con của đại tộc!"

Đại tộc này là gì?

Crusch nói bằng một sự quyết tâm. Lúc đầu giọng cô có chút căng thẳng, nhưng đã dần bình tĩnh; xen kẽ những tiếng gầm oai hùng và giai điệu của ca khúc.

Ban đầu, hầu như tất cả mọi người đều phẫn nộ khi thấy cơ thể bạch tạng của Crusch, nhưng nhìn cách cô giới thiệu bản thân mình một cách tự tin, cảm xúc ghét bỏ ấy cũng phai nhạt dần.

Cơ thể Crusch đong đưa nhẹ nhàng trong bài phát biểu của mình. Lớp vảy trắng lấp lánh rực rỡ dưới ánh lửa trại - những tia sáng phản chiếu, làm cho nó trông như tổ tiên đang giáng lên Crusch.

Gương mặt của mọi người bắt đầu hiện lên sự tôn kính.

"Bây giờ, năm bộ lạc của chúng ta đã hợp thành một, điều đó có nghĩa là tổ tiên của cả năm bộ tộc sẽ dõi theo tất cả chúng ta! Chúng ta sẽ là minh chứng! Vô số những vị tổ tiên-đang ở bên cạnh chúng ta!"

Crusch dang tay, chỉ vào bầu trời. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo, nhưng những gì họ thấy là một bầu trời đây mây không có dấu hiệu của phép màu hiện lên. Nhưng có ai đó đã nói khẽ điều gì đó.

-một tia sáng nhỏ.

Những giọng nói nhỏ dần trở nên lớn hơn, một Lizardmen khác cũng nói: "tôi đã nhìn thấy họ." một số khác đã thấy chúm ánh sáng nhỏ; một số hét lên khi họ thấy lizardmen giáng xuống; một số thốt lên đó là loài cá lớn; một số lại hét lên như những đứa trẻ; một số thậm chí còn thốt lên trong sự hoài nghi rằng đó là quả trứng.

Tất cả các Lizardmen đều có cùng suy nghĩ-tô tiên thực sự đã giáng thế.

"Tổ tiên đang ở đây để bảo vệ chúng ta!"

Một điều tự nhiên khi họ hét lên như thế.

"Cảm giác này! Giống như sức mạnh đang chảy vào cơ thể của các bạn!"

Giọng của Crusch vang vọng trong đầu mọi người, âm thanh như xa nhưng lại rất gần.

Dẫn dắt bởi một giọng nói, các Lizardmen cảm thấy năng lượng đang dâng trào trong cơ thể họ.

"Cảm nhận nó! Hãy cảm nhận sức mạnh được ban phát bởi tổ tiên của năm bộ tộc."

Tất cả các Lizardmen đều chắc chắn đã cảm thấy nó.

Họ cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào. Cảm giác như dòng máu nóng đang cuốn trôi tất cả sự khó chịu trong họ, cơ thể của họ bắt đầu nóng lên như thể họ đang say.

Điều này thực sự là bằng chứng tốt nhất cho thấy tổ tiên họ đã giáng thế.

Crusch rời mắt khỏi gương mặt hân hoan của các Lizardmen và gật đầu với Shasuryu.

"Hãy cho tôi mượn đôi tay của các bạn, Lizardmen. Tổ tiên đang phù hộ chúng ta. Kẻ thù đông hơn ta,nhưng liệu chúng ta sẽ thất bại?"

"Không!"

Các Lizardmen say sưa trong bầu không khí đồng thanh đáp lại Shasuryu, bầu trời như rung chuyển.

"Đúng vậy! Cùng với tổ tiên của chúng ta, thất bại là chuyện không thể! Đánh bại kẻ địch, và chiến thắng!"

"Warrghh!"

Lizardmen đang trong tinh thần cao trào, không ai cảm thấy lo lắng. Tất cả đã hóa thành chiến binh Lizardman và chuẩn bị bước vào trận chiến của họ

Họ không được yểm trợ ma thuật. Ngay cả khi có rất nhiều Druid ở đây, không có cách nào để tập hợp một nguồn năng lượng trước trận chiến để yểm trợ ma thuật lên các tất cả các Lizardmen.

Đây chỉ là tác dụng của loại thức uống đặc biệt đã được trao cho tất cả các Lizardmen trước buổi lễ.

Đó là một loại thức uống tăng dũng khí, được lưu truyền qua các thế hệ của Lizardmen. Nó được ủ từ một loại thảo mộc đặc biệt mà làm cho các Lizardmen cảm thấy say, hạnh phúc và thấy ảo giác trong một thời gian ngắn.(ED: Thuốc lắc cmnr)

Bài phát biểu của Crusch chỉ câu thời gian để thảo dược này phát huy tác dụng.

Kể cả khi sự thật được phơi bày, nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Nhưng đối với những người thấy được tác động trong đôi mắt họ - những Lizardmen chứng kiến tổ tiên họ giáng thế, nó là một nghi thức tiếp thêm dũng khí cho họ.

"Vậy thì chúng ta sẽ sơn màu lên tất cả mọi người. Chung ta sẽ sơn một màu cho mỗi bộ tộc nhưng ngay bây giờ tổ tiên của cả năm bộ tộc ở bên chúng ta, vì vậy sử dụng tất cả màu sắc để vễ lên chính mình!"

Một số tu sĩ mang chậu và bước qua đám đông Lizardmen.

Lizardmen lấy mực sơn từ nồi và bắt đầu vẽ lên chính bản thân mình. Họ tin rằng đây là những hình vẽ của tổ tiên đã giáng xuống họ, cho phép ngón tay họ di chuyển tự do, vẽ hoa văn lên cơ thể họ.

Tổ tiên của cả năm bộ tộc đang giáng lên họ, nhiều Lizardmen bao phủ toàn bộ cơ thể vơi hình vẽ. Nhưng lizardmen từ Green Claw đã không vẽ nhiều hoa văn lên bản thân họ. Điều này là bởi vì Zaryusu và Shasuryu không vẽ bất kì thứ gì, lực ảnh hưởng của hai người đến bộ tộc là vô cùng mạnh mẽ . Nói cách khác, chuyện này giống như người hâm mộ đang bắt chước thần tượng của họ vậy.

Sau khi quan sát đám đông và xác nhận rằng tất cả mọi người đã hoàn tất, Shasuryu rút thanh cự kiếm của mình và chỉ vào cổng chính.

"Tiến lên!"

"Wargghhh!!"

Vô số tiếng gầm gú làm rung chuyển đất trời.

Phần 3

Lực lượng của Nazarick được chia thành hai nhóm và triển khai lên vùng đầm lầy.

Theo quan sát của Lizardman, các Zombie ở bên trái trong khi các Skeleton ở bên phải. Skeleton archer và Rider được bố trí phía sau.

Những con quái vật Undead ở phía sau là chủ lực của đội quân này.

Quân Lizardmen có một lực lượng ít hơn và cũng được chia thành hai nhóm. Đối mặt với những Zombie là Lizardmen nữ và các thợ săn, trong khi các chiến binh và Lizardmen nam được bố trí chống lại các skeleton. Các Druid được bố trí bên trong làng và được bảo vệ bởi các tường.

Các Lizardmen đều ở ngoài làng vì họ sẽ chẳng gặt hái được gì từ một trận chiến phòng thủ. Họ không có quân tiếp viện và các tường lại không được vững chắc. Mặt khác, đội quân Undead không cần bất kỳ sự đề phòng hoặc nghỉ ngơi nào cả.

Với một vị trí bất lợi như vậy, phòng thủ một trận chiến bao vây sẽ là một ý tưởng ngu ngốc.

Nhưng sau khi cả hai bên dựng đội hình, sự khác biệt trong quân số được hiển thị rõ ràng.

Một chọi ba và mười chọi ba mươi không khác nhau nhiều. Nhưng một ngàn và ba ngàn lại là chuyện khác. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy, ba ngàn Undead quả thật rất đáng sợ.

Mặc dù vậy, các Lizardmen không thể hiện bất kỳ sự sợ hãi nào. Tổ tiên ban phúc cho họ, số lượng chẳng phải là vấn đề gì.

Một lúc sau, đội quân Undead bắt đầu chậm chạp tiến công. Đầu tiên là các Zombie và Skeleton. Các Skeleton Archer và Rider vẫn đứng tại chỗ, do đó chúng có thể bảo đảm lực lượng.

Đội quân Lizardmen cũng bắt đầu tiến công.

"Warrrggghh!"

Tiếng gầm chói tai bao phủ toàn bộ vùng đầm lầy, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe. Bùn bay khắp nơi và nước bắn tung tóe.

Hai đội quân tiếp tục tiến công và và có vẻ sắp va vào nhau. Đột nhiên, một điều gì đó đã xảy ra với quân đội của Nazarick.

Mặc dù các Zombie và Skeleton di chuyển cùng một lúc, nhưng tốc độ của chúng lại khác nhau. Điều này là bởi vì các Zombie nặng nề và chậm chạm trong khi các Skeleton đều khá nhanh nhẹn. Quan trọng nhất, chúng đang ở trong vùng đầm lầy nên đến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng.

Đám Zombie nặng nề bị bùn làm chậm lại. Nhưng những Skeleton nhẹ nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Do đó, các Skeleton và những chiến binh Lizardmen đụng độ nhau đầu tiên.

Đội quân Lizardmen chẳng có đội hình gì, chỉ cần xông lên phía trước giao tranh với kẻ thù.

Dẫn đầu là nhóm năm đội trưởng chiến binh đến từ mỗi bộ tộc. Chỉ huy ở tiền tuyến có thể bị coi là ngu ngốc. Nhưng họ là những chiến binh cấp cao nhất, do đó, tinh thần của những chiến binh Lizardmen sẽ giảm mạnh nếu họ không dẫn đầu. Nhờ họ, tất cả các Lizardmen đều có tinh thần chiến đấu cao.

Ngay sau họ là 89 Razor Tail, những chiến binh mặc áo giáp nặng. Mặc áo giáp da và mang khiên, nhóm này là hàng phòng ngự cao nhất trong số tất cả các bộ lạc.

Với những tấm khiên dựng lên, họ hình thành một bức tường xông vào vào đội quân Skeleton.

Một cuộc va chạm dữ dội- tiên phong của hai bên va chạm vào nhau.

Trong khoảnh khắc đó, vô số khúc xương bay khắp nơi khi các Lizardmen đâm thủng đội hình skelecton.

Tiếng gầm giận dữ kèm theo âm thanh vỡ nát của xương. Thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng âm thanh vỡ nát ấy lại che lấp tất cả.

Các Lizardmen đạt được một lợi thế đáng kinh ngạc trong cuộc đụng độ đầu tiên.

Nếu thay vào đó là một đội quân con người, kết quả sẽ ngược lại.

Bởi vì những Skeleton được tạo thành từ xương, vũ khí đâm không có hiệu quả và chúng cũng kháng được những cú chém. Do đó, đội quân con người với thanh kiếm làm vũ khí chính sẽ rất khó khăn để đối phó với các Skeleton.

Những vũ khí cùn như chùy và búa của các Lizardmen chính là khắc tinh của đám skelecton .

Bất cứ khi nào một Lizardmen vung vũ khí trong tay, xương của Skeleton tan vỡ một cách dễ dàng. Thậm chí nếu chúng sống sót sau một đòn tấn công, chúng sẽ bị nghiền nát bởi các đòn tấn công kế tiếp. Mặt khác, bất cứ khi nào các skelecton tấn công, những thanh kiếm gỉ của chúng bị trượt khỏi bộ da có vảy cứng của Lizardmen. Một số thì bị thương, nhưng không có ai bị thương nặng hay chết.

Cuộc đụng độ đầu tiên.

Các mảnh xương vỡ của năm trăm bộ xương nằm rải rác trong đầm lầy.

♦ ♦ ♦

Những hình ảnh phản chiếu trong gương làm Cocytus choáng váng.

Đó chỉ là cuộc đụng độ đầu tiên, nhưng sức mạnh chiến đấu của Lizardmen là ngoài sức tưởng tượng của ông. Cocytus là một chiến binh tuyệt vời và có thể đánh giá sức mạnh kẻ thù một cách khá chính xác. Đội quân skelecton lại bị đám Lizardmen tiêu diệt trong trận chiến đầu tiên. Chúng đáng lẽ phải làm được gì đó với số lượng đông hơn.

Nhưng chuyện gì đang diễn ra? Nó thậm chí làm Cocytus nghi ngờ rằng các Lizardmen được tiếp sức bởi một thế lực nào đó.

Thứ duy nhất có thể đánh bại các Lizardmen trong cuộc chiến có lẽ sẽ là Skeleton Archer và Rider.

Khi Cocytus đang quan sát tình hình thì đám Skeleton đang bị nghiền nát. Tác dụng của Skeleton và Zombie hiện giờ chỉ để làm kẻ địch mệt mỏi.

Trong trường hợp đó, lực lượng hiệu quả còn lại sẽ là 300 con quái vật Undead, 150 Skeleton Archer, và 550 Skeleton Rider. Chúng có vẻ đông hơn.

Cocytus bắt đầu tính toán.

Undead rất mạnh trong chiến tranh, đặc biệt là trong một cuộc chiến kéo dài. Undead không có cảm giác, và không cảm thấy sợ hãi và cũng không biết đau. Chúng cũng không cần nghỉ ngơi hoặc ngủ.

Những điểm lợi thế này là điều hiển nhiên không cần phải giải thích.

Ví dụ, hầu hết các sinh vật sẽ bị hạ gục bằng một cú đánh mạnh vào đầu. Nếu không chết, thì cũng sẽ chảy máu đầm đìa và cảm thấy đau đớn. Một người bị đánh sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Một số chiến binh được luyện tập để chống lại sự đau đớn để họ có thể có thể giữ vững vị trí, nhưng hầu hết mọi người sẽ mất đi ý chí chiến đấu.

Điều này là điều tự nhiên trong cuộc sống.

Nhưng còn các Undead?

Đánh vào đầu nó? Nó sẽ tiếp tục tấn công.

Đánh gãy tay nó? Nó sẽ đâm bạn với cánh tay cụt của nó.

Làm cụt chân nó? Nó sẽ lết đến bạn.

Đúng thế, miễn là nó còn sống, các Undead sẽ tiếp tục chiến đấu. Miễn là bạn chưa giết chết chúng - hầu hết là cắt đầu của bọn chúng - chúng sẽ không mất ý chí chiến đấu như những con người. Điều này có nghĩa rằng các Undead là chiến binh hoàn hảo.

Xét về sức mạnh cá nhân, các Lizardmen rõ ràng đã chiếm ưu thế. Nhưng nó có thể thay đổi.

Cocytus nâng cao sự đánh giá của ông về các Lizardmen lên một bậc và thừa nhận rằng họ không phải là loại kẻ thù có thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Những gì ông cần làm bây giờ là biến nó thành một cuộc chiến lâu dài.

"Thế còn cho rút lui bây giờ và quan sát tình hình?"

"Tôi tin rằng đây là một hành động khôn ngoan, thưa ngài."

"Sử dụng Skeleton archer và các rider có thể là một lựa chọn tốt hơn, thưa ngài."

"Không, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục tấn công và bào mòn sức chịu đựng của chúng."

"Sao phải chờ đợi để chúng nhận được sự trợ giúp? Nếu chúng ta không có thể phá hủy căn cứ của địch, chúng sẽ có thể nghỉ ngơi và hồi phục phải không? "

"Đúng thế. Kẻ thù của chúng ta đã tăng cường phòng thủ của chúng chỉ với một bức tường mỏng manh. Thế bao vây và chiếm ngôi làng đó thì sao? "

Sau khi nghe những phản hồi từ cấp dưới của mình, Cocytus nhặt một cuộn giấy [Message]. Ông liếc nhìn Entoma và quan sát biểu hiện của cô.

Entoma dường như không quan tâm khi nhìn vào tấm gương. Cô đưa miếng bánh quy xanh cô lấy từ đâu đó để dưới cằm. Kế tiếp, âm thanh rạn nứt. Thái độ của cô ngụ ý rằng cô không quan tâm. Đó có lẽ là lý do tại sao nét mặt của cô trống rỗng.

- Nhầm rồi, khuôn mặt vô cảm đó chỉ là một vật trang trí.

Cocytus nhớ danh tính thật của cô và nhận ra ông thật ngu ngốc khi cố gắng đọc biểu hiện của cô ấy.

Cô ấy là một Familiar Eater. Là đồng loại của Cocytus, một trong "Evil Five", Kyouhukou (Lord of Terror) từng nói mà không do dự rằng 'cô là người đáng sợ nhất'. Đó là danh tính thực sự của Entoma.

Cocytus từ bỏ cố gắng đọc được suy nghĩ của Entoma từ khuôn mặt của cô và sử dụng cuộn giấy hướng dẫn cho người chỉ huy.

♦ ♦ ♦

"Bọn chúng đánh giá thấp chúng ta?"

Zenberu lầm bầm. Giọng anh ta không lớn, nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người trên đỉnh của bức tường bùn nghe thấy.

"Skeleton arrcher và Rider của chúng vẫn giữ nguyên vị trí, tôi nghĩ rằng chúng đang đánh giá thấp chúng ta..."

"Đúng vậy, tôi nghĩ rằng kẻ địch sẽ toàn lực tấn công chúng ta..."

"Tụi zombie..."

Chỉ có 45 thợ săn chiến đấu với zombie. Sử dụng chiến thuật hit and run bằng cách ném đá vào chúng, những thợ săn thu hút từ từ lũ zombie ra khỏi đám Skeleton. Các Lizardmen nữ di chuyển chậm để tấn công bên sườn đám Skeleton.

"Tốc độ di chuyển của chúng không đồng bộ?"

"...Đúng thế."

Thay vì nói là thu hút sự chú ý, các zombie hoàn toàn tập trung vào các thợ săn. Chỉ huy của chúng đồng ý điều này sao? Không, không có chỉ huy nào sẽ chấp nhận điều này, nhưng thực tế, đó là cách mà các zombies đã di chuyển. Mục tiêu của kẻ thù là gì? Mọi người có mặt đều bối rối bởi điều này.

"Tôi không hiểu tại sao chúng di chuyển theo cách này."

"Vâng, tôi đồng ý với Shasuryu."

Có vẻ như họ không thấy bất kỳ mục đích trong hành động của đám zombie.

Zaryusu suy nghĩ một lúc và chia sẻ suy nghĩ của mình với những người khác.

"Có lẽ chúng không có chỉ huy?"

"Không có chỉ huy ...? Ah, ý cậu là các undead chỉ đang làm theo chỉ thị đầu tiên mà chúng nhận được? "

"Đúng thế."

Trong số các undead, yếu điểm của Skeleton và Zombie là thiếu trí thông minh, ra lệnh kịp thời sẽ là cách hiệu quả nhất để sử dụng chúng. Nhưng kẻ thù lần này cảm giác như chúng chỉ nhận được lệnh duy nhất là tiêu diệt bất kỳ Lizardmen nào gần chúng. Đó là những gì Zaryusu nghĩ.

"Chắc kẻ thù nghĩ rằng chúng có thể giành chiến thắng với số đông... Không, có thể trận chiến này chỉ là một thử nghiệm để xem các Undead hoạt động như thế nào trong cuộc chiến mà không có chỉ huy?"

"Có thể là như vậy."

"Chết tiệt! Trò đùa gì đây? "

Người phóng thích cơn tức giận không phải là Zenberu, mà là Shasuryu. Ngay cả Shasuryu không thể chịu đựng được, các Lizardmen đã đánh cược mạng sống của họ vào cuộc chiến này.

"Bình tĩnh Shasuryu, nó có thể không đơn giản như vậy."

"Ah, anh xin lỗi... Khá tốt khi chúng ta đang đánh bại chúng."

"Anh nói đúng anh trai, chúng ta phải sử dụng cơ hội này để triệt giảm quân số của đối phương."

Chiến đấu sẽ mang lại mệt mỏi, một cuộc hỗn chiến còn hơn thế nữa. Không biết kẻ địch sẽ đến từ trước, sau, trái hay phải, chỉ cần vung vũ khí của bạn vài lần trong điều kiện như vậy thì sẽ mệt hơn bình thường.

Nhưng undead không biết mệt mỏi và chiến đấu không ngừng nghỉ.

Sự khác biệt giữa người sống và Undead sẽ trở nên nổi bật hơn khi thời gian trôi qua.

Thời gian là kẻ thù của các Lizardmen.

"Tch, tôi cũng muốn đi vào vùng chiến sự."

"Bình tĩnh, Zenberu."

Nếu Zenberu tham gia vào cuộc xung đột, họ có thể vùi dập các Skeleton mà không tốn thời gian. Nhưng nó sẽ tiết lộ con át chủ bài của họ. Zaryusu và năm người khác chính là quân bài bí mật. Họ sẽ ra tay nếu cần, nhưng trước khi kẻ địch sử dụng quân đội mạnh nhất, họ không được phép lộ diện.

"Nhưng chẳng phải nếu kẻ thù không toàn lực tấn công thì rất thuận lợi cho chúng ta hay sao?" Zaryusu nói với những người khác. Những người khác đồng ý với anh, và Zaryusu hỏi Crusch, người ở bên cạnh anh: "Mọi thứ như thế nào rồi?"

"... Vâng, nghi lễ đang làm đúng như kế hoạch."

Crusch trả lời khi nhìn vào ngôi làng phía sau họ. Các nhóm druid đang thực hiện một nghi lễ bên trong ngôi làng đó có thể trở thành một Lizardmen ưu tú. Bình thường sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng với tất cả druid của năm bộ tộc tụ tập ở đây, tiến độ đã được thúc đẩy chóng và nó có thể được sử dụng trong trận chiến này.

"... Làm việc theo nhóm thật tuyệt vời."

"Yeah ... Đó là sự thật, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin sau chiến tranh mà ... Nhưng có rất nhiều điều nữa tôi muốn làm sau khi chiến tranh."

Các tù trưởng bộ tộc khác đồng ý với quan điểm mạnh mẽ của Zaryusu. Họ chia sẻ kiến thức của họ, vì cuộc chiến này, và đã chứng kiến tầm quan trọng của việc phát triển với nhau như một cộng đồng. Từng có một liên minh trong quá khứ, nhưng họ không trao đổi tri thức với nhau như bây giờ.

Zaryusu mỉm cười khi anh nhìn năm người họ.

"Có gì mà buồn cười vậy?"

"Không có gì, tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn, tôi vẫn cảm thấy thực sự vui mừng."

Crusch hiểu suy nghĩ của Zaryusu ngay lập tức.

"-. Đúng vậy, Zaryusu"

Thấy Crusch mỉm cười rực rỡ, Zaryusu nheo mắt lại như thể anh đang nhìn cái gì đó tươi sáng. Cả hai mắt của họ đã được lấp đầy bằng tình cảm dành cho nhau.

Họ đã không tiếp xúc da thịt với nhau. Điều này là hiển nhiên khi mà có rất nhiều Lizardmen đang chết ở thời điểm này rất. Họ không thể làm như họ mong muốn. Nhưng cái đuôi lại giống như những sinh vật độc lập, hai cái đuôi quấn vào nhau.

"Mưu ..."

"Làm một người anh trai, cậu cảm thấy thế nào?"

"Họ đang ở trong thế giới riêng của họ."

"Lãng mạn quá."

"Kết luận ... Tuổi trẻ thật tốt, có tương lai. "

Bốn Lizardmen già gật đầu đồng loạt khi họ nhìn hậu bối đang yêu của họ.

Dĩ nhiên Zaryusu và Crusch đều nghe thấy. Hai cái đuôi cũng rút về.

"Anh trai, đối phương đang di chuyển."

Shasuryu và những người khác mỉm cười khi Zaryusu đột ngột chuyển đề tài. Họ nhìn về trận địa của đối phương và nhìn thấy đám Skelecton Rider chuẩn bị tiến vào trận chiến.

"Hey hey, chúng nhắm vào chúng ta sao?"

"Với Skelecton Rider? Chúng muốn làm tan rã tinh thần của quân ta bằng cách tấn công vào chúng ta? "

"Không, có lẽ chúng vòng ra phía sau các chiến binh và Lizardmen nam để bao vây họ."

Không tốt.

Tất cả mọi người đã kết luận rằng sự di chuyển của các Skelecton Rider là một mối đe dọa.

Nếu Skelecton Rider đã được triển khai lúc cuộc chiến bắt đầu, các Lizardmen có thể tiêu diệt chúng trước tiên. Ngay bây giờ, các chiến binh và Lizardmen nam đang ở trong một cuộc chiến hỗn loạn, các thợ săn đã thu hút các zombie và Lizardmen nữ ném đá từ bên sườn đội quân Skelecton, không có lực lượng nào để ngăn chặn đám Skelecton Rider.

"Tôi nghĩ chúng ta nên hành động."

Chấp nhận đề xuất từ tộc trưởng bộ lạc Small Fang, Shasuryu gật đầu đồng ý.

"Vấn đề là người mà chúng ta cử đi... Hãy chỉ cho kẻ thù sức mạnh của chúng ta."

♦ ♦ ♦

Skelecton Rider.

Kị sĩ bằng xương cầm trên tay những thanh trường thương. Không có gì đặc biệt cần lưu ý, ngoại trừ sự cơ động của chúng, đặc biệt là ở các vùng đất ngập nước. Với cơ thể làm từ xương, đôi chân không bị hãm sâu vào bùn, cho phép chúng nhanh chóng vượt qua địa hình đầm lầy này.

Một trăm Skelecton Rider vòng ra phía sau của quân đội Lizardmen chuẩn bị cho một màn "bánh mì kẹp thịt".

Chúng có thể nhìn thấy ba Lizardmen đang chạy về phía chúng từ phía bên trái - đó là con đường chính của làng - nhưng đám Skelecton Rider hoàn toàn bỏ qua. Nếu không có mệnh lệnh, chúng sẽ bỏ qua bất cứ điều gì không tấn công chúng. Đó là các loại quái vật undead không có trí tuệ.

Chúng tiến gần đến phía sau của quân đội Lizardmen, bỗng nhiên những Skelecton Rider đi đầu đột ngột khựng lại. Những Skeleton trên lưng ngựa bị văng ra và đập mạnh xuống đầm lầy.

Một con người sẽ bị choáng váng và sẽ không thể hành động ngay lập tức. Nhưng Undead lại có thể di chuyển ngay lập tức để thực hiện mệnh lệnh.

Nó đứng dậy ngay lập tức, nhưng có vẻ khập khiễng chút do thiệt hại từ cú va đập.

Những Skelecton bị những Rider kia đập phải đều vỡ tan thành từng mảnh, và xương của chúng nằm rải rác trên vùng đất ngập nước.

Cảnh tượng như thế liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi.

Chuyện gì đã xảy ra trong vùng đất ngập nước? Câu trả lời là bẫy-.

Mở hộp đã bị chôn vùi trong lòng đất và những con ngựa sẽ bị vấp ngã nếu sa chân vào bẫy.

Các Skelecton Rider khác đạp trên lưng những kẻ ngã xuống. Nếu là con người, tốc độ sẽ giảm xuống. Nhưng Skelecton Rider thì không. Chúng đã có đủ trí thông minh để tránh bẫy, nhưng vẫn dẫm vào. Đơn giản, bởi vì chúng không nhận được lệnh, và cũng không đủ thong minh để tự xử lí tình huống.

Duy trì tốc độ tiến công chẳng khác nào đâm đầu tự sát tập thể.

Bẫy có thể rất hiệu quả, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn chút thời gian. Có thiệt hại, nhưng không đủ để tiêu diệt. Skelecton Rider bị văng ra nhanh chóng leo lên lưng ngựa và tiếp tục tấn công.

Tại thời điểm này, một âm thanh huýt sáo vang lên và đầu của một tên Rider văng khỏi cổ hắn.

Đám Skelecton Rider thấy đây là một hành động thù địch và nhìn xung quanh.

Đầu của tên Rider xui xẻo vỡ tan như thủy tinh.

Skelecton Rider phát hiện ba Lizardman cách chúng khoảng 80 mét. Trên tay 3 Lizardman này là những cây súng cao su đã bắn nát đầu tên Rider kia-

Skelecton Rider bắt đầu di chuyển.

Đồng thời, cuộc chiến với Skelecton cũng đã thay đổi.

Với âm thanh của dây cung phóng, mũi tên trút xuống trên chiến trường.

150 Skelecton Archer bắn mũi tên vào đám Sekelecton và Lizardmen cùng một lúc. Không chỉ là một mũi tên, mà là hai, ba ...

Một cuộc tấn công bất ngờ cho các Lizardmen.

Một số Lizardmen ngã xuống. Họ không thể chống lại các mũi tên trong khi vẫn chiến đấu chống lại các Skelecton trước mặt.

Đám Skelecton cũng bị dính tên nhưng không có thiệt hại.

Để những Skelecton kháng vũ khí đâm xuyên phía trước, Skelecton Archer bắn phía sau, một sự phối họp hoàn hảo. Với thời gian cần thiết để tiêu diệt 2.200 skelecton, chiến thuật này sẽ đủ để quét sạch toàn bộ Lizardmen.

Nhưng vấn đề là chiến thuật này đã được thực hiện quá muộn. Nếu nó đã được sử dụng lúc bắt đầu, các Lizardmen chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng thê thảm. Và đám Skelecton sau đó sẽ áp đảo bằng số lượng và kiếm được một chiến thắng quyết định. Nhưng đã quá muộn.

Bỏ qua những Skeleton yếu ớt, chiến sĩ Lizardmen nhắm vào đám Archer xông tới.

Các mũi tên từ 150 cung thủ xương rơi xuống như mưa, bắn ngã nhiều Lizardmen, nhưng đó chỉ là một con số nhỏ.

Với lóp da dày và vảy cứng, phòng ngự của Lizardmen ngang với con người mặc áo giáp da. Thậm chí nếu mũi tên xuyên qua da, cơ bắp cứng rắn của họ có thể ngăn cản những vết thương chí mạng.

Một lý do khác cho các thương vong tối thiểu là sát thương của đám Archer cũng không mạnh. Chúng không có đủ sức mạnh để tiêu diệt các Lizardmen chỉ với một mũi tên.

Các Lizardmen gầm lên trong khi vẫn lao tới.Các Lizardmen khoanh tay của họ để bảo vệ đầu của họ dưới cơn mưa mũi tên, bất chấp cơ thể của họ bị chọc thủng.

Làn sóng mũi tên thứ ba bay tới-

Đây là giới hạn của các cung thủ xương dù chúng bắn nhanh đến cỡ nào. Nếu chúng có trí thông minh, thì sẽ rút lui. Nếu chúng di chuyển trở lại và tập hợp với quân đội Undead còn sống sót, chúng có thể được sử dụng một cách tốt hơn.

Nhưng những Skelecton không đủ thông minh để suy nghĩ phức tạp như thế. Chúng đã không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào khác, do đó, chúng chỉ đơn giản là thực hiện mệnh lệnh ban đầu Ngay cả khi các Lizardmen tiếp cận, chúng vẫn chỉ có một hành động là bắn cung.

Với một tiếng gầm, nhóm Skeleccton Archer bị các Lizardmen bao vây, giống như họ đã làm với đám Skelecton kia. Ở khoảng cách này, Archer bị mất lợi thế tầm xa và chỉ có thể chịu đòn. Hiện tại chiến trường cơ bản chỉ còn Zombie, còn tát cả Skelecton đã chìm sâu xuống đáy bùn rồi.

Cuối cùng, một kẻ thù mới đã được tung ra.

Những quái vật Undead.

Undead tạo ra từ chó sói, rắn, rắn hổ mang và tất cả các loại động vật. Một con quái vật đó kết hợp sức mạnh của zombie với sự nhanh nhẹn của động vật.

Những con quái vật Undead vội vã tấn công đội quân Lizardmen. Nhanh nhẹn di chuyển nhanh, chậm đi từ từ, một cuộc tấn công không có đội ngũ.

Các đòn tấn công từ phía dưới rất bất ngờ và khó tránh. Những con quái vật Undead sẽ gặm vào chân của kẻ thù. Sau khi bào mòn sức mạnh đối phương, nó sẽ tung đòn giết chết, một phong cách tương tự như những con thú hoang.

Đối với các Lizardmen, những kẻ đã mệt mỏi vì cuộc chiến, cuộc tấn công này hoàn toàn không cách nào chống lại. Cổ của một số Lizardmen kiệt sức đã bị những con quái vật Undead xé nát. Ngay cả những người tin rằng linh hồn tổ tiên đang phù hộ bên cạnh vẫn cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy đồng chí của họ từng người ngã xuống.

Đội trưởng chiến binh chiến đấu ở phía trước, nhưng dần bị đẩy lùi trở lại. Khi họ nghĩ rằng chỉ là một vấn đề thời gian trước khi chiến tuyến của họ sẽ bị phá vỡ, thì một tiếng động lớn vang lên.

Những gì xuất hiện là hai khối hình nón bằng bùn cao khoảng 160cm, không có đầu hoặc chân tay.

Hai khối đất bắt đầu di chuyển.

Nó lướt nhanh trên vùng đất ngập nước về phía đám Undead mà không cần chân hoặc tay. Sau khi khoảng cách rút ngắn, những chiếc roi còn dài hơn cả cơ thẻ nó mọc ra ở chỗ đáng lẽ là cánh tay.

Đó là một trong những chủ bài của Lizardmen, các tinh linh của vùng đất ngập nuóc được triệu hồi thông qua các nỗ lực kết hợp của tất cả Druid của Lizardman.

Tinh linh vùng đất ngập nước tiến vào giữa đám undead, sử dụng những chiếc roi như xúc tu để tấn công đám quái vật. Những con quái vật Undead cũng phản công dữ dội, với móng vuốt và răng nanh.

Đó là một trận chiến giữa các sinh vật không sợ hãi. Nhưng tinh linh vùng đất ngập nước có lợi thế do sức mạnh chiến đấu vượt trội của nó.

Priest của họ có thể chế ngự các undead. Thực tế này làm sống lại sự can đảm của Lizardmen và họ tấn công trở lại.

Một trận chiến dữ dội.

Không giống như các cuộc chiến với các bộ xương, các Lizardmen cũng bị thương vong. Nhưng quy mô của chiến thắng đã nghiêng về phía Lizardmen người có lợi thế về số lượng.

♦ ♦ ♦

Ông đã thua.

Cocytus hiểu thực tế này.

Lực lượng của ông thiếu những Undead có trí thông minh. Đó là lý do của việc thua trận, và là điều mà ông đã lo lắng về ngay từ đầu, nhưng Cocytus không tưởng tượng quân đội yếu đến mức này.

Cocytus vì suy nghĩ nông cạn của mình mà lo lắng. Có một cách để đảo ngược trận chiến, nhưng nó không phải là một phương pháp tốt, sử dụng nó tương đương với việc ông đã thừa nhận thất bại.

Mặt khác, làm thế nào ông có thể báo cáo sự thất bại này đến chủ nhân của mình? Cocytus nhặt cuộn giấy [Message]. Ông cần liên lạc với ai trong hoàn cảnh này...

"... Là Demiurge sao?"

"Đúng vậy,bạn của tôi. Ông đã liên lạc với tôi, vậy thì chuyện gì đã xảy ra?"

Một giọng nói vang lên đều đặn trong tâm trí Cocytus. Xét về thông mình thì Demiurge nằm trong top 3 của Nazarick, anh ta hoàn toàn có thể có thể nghĩ ra một giải pháp cho tình huống này.

Nói đúng ra thì Demiurge là một trong những đối thủ cạnh tranh với Cocytus, vì vậy ông không yêu cầu anh ta giúp đỡ. Nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là tránh quân đội Nazarick chịu một thất bại. Để tránh thua cuộc, Cocytus ném đi niềm kiêu hãnh của mình và cúi đầu xuống để xin giúp đỡ.

"Thật ra-"

Sau khi sử dụng một cuộn giấy để giải thích tình hình hiện nay, Demiurge lặng lẽ thở dài.

"Ông cần tôi giúp đỡ điều gì?"

"Tôi muốn mượn trí tuệ của anh, nếu không chúng ta sẽ bại trận. Tôi có thể chấp nhận nếu nó là cuộc chiến cá nhân của tôi, nhưng tôi không muốn cho Nazarick và các đấng tối cao hổ thẹn bởi điều này. "

"Liệu Ainz-sama thật sự muốn chiến thắng?"

"Ý anh là gì?"

"Tôi đang nói về lý do tại sao Ainz-sama hình thành một đội quân từ đám thấp hèn như vậy."

Cocytus cũng đã nghi ngờ về điều này. Không ai trong bọn họ có thể hiểu tại sao lại hình thành một quân đội từ đám thấp kém nhất trong Nazarick.

"... Ainz-sama phải có lý do của mình, nhưng ý định của Ngài là gì?"

"... Tôi có thể nghĩ ra một số khả năng."

Cocytus không nói ra nhưng trong lòng ông đã vô cùng bội phục tên ác ma này.

"Tôi hỏi ông ... Cocytus. Ông đã ở nơi này được vài ngày nay, nên ông hẳn là đã thu thập thông tin tình báo về các Lizardmen trước khi tấn công?"

Demiurge đã đúng. Nhưng-

"Nhưng Ainz-sama ra lệnh cho tôi đánh bại họ với lực lượng nhất định, và phải trực diện tấn công."

"Đó có thể là như vậy, nhưng tôi muốn suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, Cocytus. Điều quan trọng là ông muốn dâng loại kết quả nào lên cho Ainz-sama, phải không? Nếu mục tiêu là phá hủy ngôi làng, ông sẽ cần phải xem xét những cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu, đúng chứ?"

Cocytus không thể trả lời, Demiurge nói thẳng vào vấn đề.

"Ainz-sama phải đã xem xét tất cả khi Ngài đưa đám thấp kém này cho ông."

"... Anh có nghĩ là Ainz-sama cố ý đã cho tôi lực lượng đó để không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến?"

"Khả năng đó là rất cao. Nếu ông đã đối chiếu thông tin tình báo, ông có thể nhận ra rằng các lực lượng trong tay ông không đủ để phá hủy ngôi làng. Trong trường hợp đó, ông nên báo cáo cho Ainz-sama rằng "lực lượng hiện tại không đủ để hoàn thành nhiệm vụ, thần cần thêm quân tiếp viện" . Đó là mục tiêu Ainz-sama hướng tới."

Cocytus đã hiểu ý định thực sự của chủ nhân. Ông không nên chỉ làm theo mệnh lệnh một cách mù quáng và phải điều chỉnh tùy theo tình hình. Đó là những gì Demiurge đã cố gắng để nói.

"Đây là phương pháp Ainz-sama dùng để thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Nhưng dường như cũng có mục đích khác..."

"Mục đích khác?"

Cocytus hoảng loạn hỏi Demiurge. Ông đã sai lầm một lần, ông không muốn mạo hiểm thêm lần nữa

"Ainz-sama gửi sứ giả đến các làng, nhưng không đề cập cái tên Nazarick. Ngài cũng cấm ông sử dụng cái tên này. Điều đó có nghĩa là-"

Cocytus nuốt nước bọt và đợi cho Demiurge nói tiếp. Nhưng Demiurge lại im lặng.

"URG! Cocytus, tôi xin lỗi, tôi có một chuyện cấp bách phải làm. Xin lỗi, nhưng tôi cần phải đi. Chúc ông có thể giành được chiến thắng."

Demiurge cắt đứt liên lạc đột ngột và [Message] kết thúc.

Cocytus có thể mơ hồ đoán được chuyện gì từ sự bối rối của Demiurge. Ông chuyển đôi mắt của mình vào một người nào đó trong phòng. Ông thấy Entoma gỡ một lá bùa rách xuống từ trán cô.

Đối với một Talismancer sử dụng một lá bùa có nghĩa là-

Tất cả mọi thứ đã quá muộn.

Đó là thời để sử dụng undead được giữ cho tới phút cuối cùng, quân át chủ bài. Nhưng điều này thực sự là ý định của chủ nhân?

Đây có lẽ là lần đầu tiên Cocytus suy nghĩ về ý định đằng sau mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng ông chỉ có thể đi đến một kết luận.

Cocytus kích hoạt cuộn giấy [Message].

"- Lich Commander, ta ra lệnh cho ngươi tấn công. Hãy để cho đám Lizardmen thấy sức mạnh thật sự của ngươi "

♦ ♦ ♦

Một chiếc áo choàng cũ và sang trọng bao phủ cơ thể chỉ có da và xương. Một tay hắn cầm một cây trượng xoắn. Khuôn mặt thối rữa của hắn chỉ có một lớp da bao phủ xương sọ cùng đôi mắt tà ác ánh lên trí thông minh. Năng lượng tiêu cực phát ra bao phủ cơ thể của hắn như một màn sương mỏng.

Magic Caster Undead này là một Lich.

Undead vâng lệnh Cocytus và nhìn vào vùng đất ngập nước. Sau đó, hắn ra lệnh cho các khối thịt khổng lồ đứng phía sau. Chúng là những undead với cơ bắp đỏ tươi và chất béo, do Đấng Tối Cao tạo ra giống như hắn.

"Giết ba Lizardmen."

Hai Khối thịt khổng lồ nhận lệnh và đi về phía ba Lizardmen đang tấn công những Skelecton Rider.

Mặc dù Khối thịt khổng lồ chỉ là Undead cấp thấp, chỉ có thể tấn công với sức mạnh vật lí, nhưng chúng có khả năng tái sinh. Nếu chúng phải đối mặt với sức mạnh vật lý tương đương, chúng có thể câu được một khoảng thời gian rất dài.

Lich chắc chắn hai Khối thịt khổng lồ này có thể trì hoãn cho hắn đủ thời gian.

Đây không phải là một chiến lược tốt. Giống như những Magic Caster, Lich không giỏi cận chiến, do đó, giữ những Khối thịt khổng lồ này bên cạnh mới là chiến lược khôn ngoan.

Tuy nhiên hắn không thể sử dụng chiến thuật như vậy.

Mệnh lệnh mà hắn nhận được là để " Hãy để cho đám Lizardmen thấy sức mạnh thật sự của ngươi". Do đó, hắn sẽ phải tấn công làng của Lizardmen bằng sức mạnh áp đảo của mình.

Khi Lich tiến lên, gương mặt đáng sợ mỉm cười.

Hắn cảm thấy điều này quá dễ dàng.

Là một tạo vật của Chúa tể vĩ đại Ainz Ooal Gown, hắn đã vượt hơn hẳn các Lich sinh ra từ trứng khác trong Nazarick. Và nhiệm vụ của hắn là để hiển thị sức mạnh của bản thân với đám Lizardmen.

Hắn tự tin tuyên bố sẽ giành chiến thắng nhân danh tên mà chủ nhân đã ban cho hắn.

"Tôi, Iguvua, sẽ dâng chiến thắng này cho Ngài, chủ nhân vĩ đại"

Phần 4

Sau khi hoàn thành việc tiêu diệt những con quái vật Undead, các Lizardmen khom vai của họ một cách mệt mỏi và thở phào nhẹ nhõm. Họ buồn vì những thương vong, nhưng vẫn có một nụ cười mờ nhạt trên môi của mỗi người.

Có rất nhiều người bị thương, nhưng họ đều may mắn họ không chết. Nếu các tinh linh vùng đất ngập nước đã không tham gia vào cuộc chiến ... Không, nếu họ xuất hiện chậm một chút, đội hình của họ sẽ bị phá vỡ và mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều.

"Đi nào."

Âm thanh của đội trưởng đội chiến binh, tuyên bố bắt đầu cuộc chiến tiếp theo.

Tất cả đều đã quá mệt mỏi, việc cầm vũ khí còn khó nói gì đến việc sử dụng. Sức lực của họ đã cạn kiệt, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Họ cần phải thu hút đám zombie và sẵn sàng chống lại quân tiếp viện.

"Được rồi, đưa những người bị thương nặng trở về làng, phần còn lại theo tôi-"

Một vụ nổ bất ngờ cắt ngang bài phát biểu ngắn.

Một làn sóng nhiệt tỏa ra xung quanh, hai tinh linh bị bao vây giữa ngọn lửa, dần lắc lư một cách yếu ớt.

Sau khi ngọn lửa tan đi, có thể thấy được những vết rạn trên cơ thể to lớn của hai tinh linh. Chỉ một đòn tấn công đã đánh bị thương hai tinh linh khổng lồ.

Trước khi bất cứ ai có thể hét lên, ngọn lửa bùng lên một lần nữa. Các tinh linh không thể chịu được sự tấn công và vỡ thành từng mảnh, phân tán trong lửa.

Các tinh linh mạnh mẽ, hiển thị sức mạnh chưa từng có chống lại con quái vật Undead, đã bị tiêu diệt. Các Lizardmen chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngác.

Chuyện gì đã xảy ra?

Họ biết các tinh linh vùng đất ngập nước đã bị phá hủy, nhưng họ đã phủ nhận thực tế này. Nếu hai tinh linh đã thực sự bị đánh bại, có nghĩa là một con quái vật mạnh hơn họ đang đến gần.

Các Lizardmen không thể ngăn chặn sự nhầm lẫn của họ và nhìn quanh trong sợ hãi. Khi họ nhìn thấy một undead ở xa xa, một quả cầu lửa được bắn từ bàn tay của hắn một lần nữa.

Những quả cầu lửa có kích thước như một đầu người bay qua không khí và bay vào trung tâm đám Lizardmen.

Thông thường, ngọn lửa sẽ bị dập tắt khi tiếp xúc với nước, nhưng quả cầu lửa này lại xóa bỏ mọi logic thông thường. Khoảnh khắc quả cầu lửa chạm mặt nước, nó phát nổ. Nếu như nó va chạm với mặt đất vững chắc, thì một cơn lốc xoáy lửa được tạo ra.

Ngọn lửa bùng nổ nhấn chìm nhiều lizardmen- và biến mất.

Nó biến mất quá nhanh khiến người khác tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng mùi Lizardman cháy khét bay trong không khí đã khẳng định những quả cầu lửa kia là thật.

Undead từ từ tiến lên, thái độ của nó vô cùng kiêu ngạo. Đó là tốc độ của một kẻ tự tin mạnh mẽ vào sức mạnh bản thân.

Khi Lizardmen đã lưỡng lự xem có nên lao tới giống như cách họ đã xử lý đám Skelecton Archer hay không, thì những quả cầu lửa bay ra một lần nữa.

Sự bùng nổ dữ dội cướp đi cuộc sống của nhiều Lizardmen trong chớp mắt.

Sức mạnh áp đảo khiến cuộc chiến trước đó có vẻ giống như một trò chơi.

"Warrgghh!

Các Lizardman rống lên và để cố gắng thoát khỏi sự sợ hãi trong trái tim, một vài Lizardman lao về phía trươc. Nhưng chờ đón họ là một giọng nói lạnh lùng vang lên từ một khoảng cách xa mức tưởng tượng.

"- Ngu ngốc."

Cùng với từ này, quả cầu lửa khác đốt Lizardmen thành than trước khi họ có thể hét lên.

Undead di chuyển chậm chạp, và hàng trăm Lizardmen ngay lập tức lùi lại một bước. Sự khác biệt về sức mạnh buộc họ phải lùi lại.

"Chạy đi!"

Một tiếng gầm vang lên, đánh thức tất cả Lizardmen đang bất động. Đó là một trong những Đội trưởng chiến binh.

"Hắn là một kẻ thù ở đẳng cấp hoàn toàn khác! Chúng ta không thể chiến thắng được! "

Điều đó là đúng. Tuy kẻ thù chỉ chậm chạp bước tới nhưng những hành động của hắn khiến cho toàn bộ Lizardmen đều cảm thấy ớn lạnh.

"Chạy trở lại và báo cáo với nhóm Thủ Lĩnh và Zaryusu."

"Hãy để chúng tôi câu thêm một chút thời gian!"

Tuy nhiên, quả cầu lửa khác phát nổ, tiêu diệt một số Lizardmen.

"Chạy đi! Báo cáo cho họ! "

Năm Đội trưởng chiến binh ra lệnh Lizardmen chạy vào làng, một bên tính toán bán kính vụ nổ. Mục tiêu của họ là một trong số họ có thể tiếp cận kẻ thù. Đó là mục đích của trận hình quyết tử này.

Năm người họ của họ nhìn nhau sau khi tách ra và chạy hết tốc lực.

Khoảng cách tầm một trăm mét. Đó là một khoảng cách vô vọng, nhưng họ vẫn lao tới với tất cả sức mạnh của mình. Họ biết ngay cả khi họ bị tiêu diệt, vẫn có những manh mối cho các Tộc trưởng, và Zaryusu, những người đang quan sát từ phía xa.

♦ ♦ ♦

Các Lizardmen trốn thoát, chạy toán loạn như một bầy nhện.

Zaryusu bình tĩnh quan sát khung cảnh trước mặt. Không, Zaryusu đã chăm chú quan sát từng hành động kể từ khi kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện kể cả hành động sử dụng cầu lửa để tấn công.

Những động tác của kẻ này là khác hoàn toàn so với đám ngu ngốc trước đó, có lẽ hắn là chỉ huy địch.

Undead bắt đầu sử dụng nhiều "quả cầu lửa" để tấn công trận hình của năm vị đội trưởng chiến binh trong khoảng cách một trăm mét. Mặc dù họ đã tấn công từ năm hướng khác nhau, nhưng tất cả đều bị thiêu sống trên đường.

"Đây là lúc chúng ta phải chiến đấu."

Zaryusu gật đầu đồng ý với Zenberu, Crusch gật đầu. Cô thừa nhận rằng thời gian cô phải lên chiến trường đã đến.

"Đúng vậy, đó là thời điểm của chúng ta. Kẻ đó quá mạnh mẽ. Đây có lẽ là cánh tay phải của rằng tối cao và là chỉ huy của đội quân này ... Ít nhất, nó phải là một chủ lực của đối phương. "

"Trên thực tế, không thể nào kiểm soát một lượng undead khổng lồ như thế. Nhưng mà chúng ta nên làm thế nào? Hắn đang ở quá xa. "

Câu hỏi Crusch làm Zaryusu đau đầu.

Mục đích của họ không phải hy sinh bản thân trong trận chiến, do đó, một chiến lược là cần thiết.

Zaryusu và Zenberu không thể chiến đấu ở một khoảng cách xa như vậy, họ phải tiến đến gần kẻ thù. Và vấn đề là khoảng cách này một trăm mét.

Zaryusu và những người khác có thể chịu một hay hai quả cầu lửa, nhưng họ sẽ bị nhiều hơn một hai quả khi họ cố gắng thu hẹp khoảng cách. Và chiến đấu mới thật sự bắt đầu khi tiếp cận được mục tiêu. Thật dễ dàng để thấy rằng những quả cầu lửa kia sẽ giết họ trước.

"Thật là một khoảng cách tuyệt vọng."

"Ah ... Thực sự, không nghĩ đến 100m lai xa đến vậy."

Nhóm của Zaryusu nghĩ về làm thế nào để tiếp cận với đối phương mà không bị thương- hoặc chỉ chịu những vết thương nhỏ.

"Đào hầm thì sao?"

"Ngay cả khi sử dụng sức mạnh của Druid...điều này là không thể. Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể sử dụng [Invisibility]"

Họ có thể lẻn đến gần bằng cách sử dụng [Flight] sau khi buff [Invisibility]. Nhưng đây không phải là một trong những phép thuật một druid có thể thi triển.

"Sử dụng lá chắn thì sao?"

"Làm một lá chắn đủ mạnh sẽ mất quá nhiều thời gian."

"Nếu tháo dỡ một ngôi nhà?"

Mặc dù đề nghị do chính mình đưa ra nhưng Zenberu vẫn cười gượng một tiếng. Kẻ thù tấn công bằng sự bùng nổ quả cầu lửa, thậm chí nếu họ có thể chắn được vụ nổ, hơi nóng vẫn hun chết họ. Không có thời gian để tạo ra một lá chắn có thể chống lại cái nóng.

"Ồ phải ... có một cách khác."

"Nó là gì, Zaryusu?"

Crusch lo sợ hỏi. Biểu hiện của mình đáng sợ vậy à? Zaryusu nghĩ. Nhưng không còn cách nào khác, bản thâ anh cũng muốn nguyền rủa chính mình.

"Không...có một ... một lá chắn."

♦ ♦ ♦

Iguvua gật đầu hài lòng với tình hình hiện tại.

Mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Hai Khối thịt khổng lồ vẫn chiến đấu, nhưng hắn vẫn tiến về phía làng mà không gặp trở ngại.

Có một vài Lizardmen dại dột muốn tấn công, họ dường như biết được điều gì đó sau khi chứng kiến sức mạnh của quả cầu lửa. Năm tên tấn công từ 5 hướng khác nhau, nhưng kẻ giỏi nhất cũng chỉ vượt qua năm mươi mét.

Cứ như thể Iguvua đã đi bộ một mình ở nơi hoang dã. Hắn có thể thương hại Lizardmen yếu đuối, nhưng hắn không được phép sơ ý.

Khoảng cách đến mục tiêu ngày càng rút ngắn. Hắn lên kế hoạch sẽ bắn quả cầu lửa liên tục và san bằng ngôi nhà cùng với đám Lizardmen.

Nhưng Lizardmen chắc chắn sẽ cố gắng để ngăn chặn hắn từ trên đường. Lúc này hẳn là phải có kẻ xông ra ngăn cản rồi chứ nhỉ. Iguvua suy nghĩ về điều này rồi bống nhiên...

"... À, thấy rồi"

Iguvua thấy một hydra lao thẳng đến chỗ hắn.

Nếu đó là chủ lực của Lizardmen, hắn sẽ nghiền nát nó với sức mạnh áp đảo và phá hủy ý chỉ chiến đấu. Điều đó sẽ làm cho việc hủy diệt làng đơn giản hơn nhiều.

Để an toàn, Iguvua kiểm tra xung quanh và bầu trời xem có kẻ khác hay không. Sau khi xác nhận rõ ràng, Iguvua dừng lại và chờ đợi con hydra tiến vào phạm vi tấn công của mình.

Khi hydra tiến vào phạm vi tấn công, nó bắt đầu tăng tốc. Đúng vậy, nó tăng tốc hướng về phía Iguvua.

"Ngu ngốc, mày nghĩ rằng mày có thể rút ngắn khoảng cách này với tốc độ ốc sên kia sao? Thú vẫn chỉ là thú mà thôi. "

Iguvua cười chế giễu và bắn những quả cầu lửa vào con hydra.

Các quả cầu lửa bay thẳng và đập mạnh vào con hydra. Ngọn lửa bùng lên nhấn chìm nó.

Mặc dù hydra loạng choạng, nó vẫn tiếp tục tiến lên. Nó thật sự tiến lên trong khi thân hình vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt. Không, những ngọn lửa tiêu tan ngay lập tức, đó chỉ là sự tưởng tượng của Iguvua. Khung cảnh trước mắt Iguvua cho thấy ý chí của hydra kia.

Iguvua cau mày không hài lòng. Niềm tự hào của hắn bị tổn thương khi con thú chịu được đòn tấn công vừa rồi.

Thật vậy, trên người con Hydra được buff giảm thiệt hại từ ma pháp, nhưng đó không phải loại ma pháp cao cấp gì nên không thể giảm toàn bộ tổn thương từ hỏa cầu.

... Ta nhớ à Hydra có khả năng tái sinh nhanh...nhưng chúng chịu lửa khá kém...Không có vấn đề, nó là một con quái vật nên sức sống cao là chuyện bình thường. Không ngạc nhiên khi nó có thể chịu được 1 đòn tấn công.

Iguvua an ủi bản thân theo cách đó, nhưng hắn không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của mình. Iguvua là một sinh vật đặc biệt được tạo ra bởi Đấng Tối Cao Ainz Ooal Gown. Thật bất kính với ngài khi để kẻ thù có thể tránh khỏi đòn tấn công của mình.

Ánh mắt Iguvua lạnh băng nhìn vào con Hydra, trái ngược với ngọn lửa giận giữ sôi sục bên trong hắn..

"... Khó chịu quá, chết đi!"

Hắn đã bắn một quả cầu lửa khác, nhấn chìm hydra trong ngọn lửa một lần nữa. Thạm chí hắn còn tưởng tượng được những vết cháy xém trên cơ thể con quái vật. Các vết thương có thể không gây tử vong, nhưng sẽ làm cho nó sợ hãi không dám tiến lên.

Nhưng-

"- Tại sao nó không dừng lại? Tại sao nó vẫn tiến đến? "

Phần 5

Rororo chạy không ngừng. Tuy thân hình khổng lồ nhưng vận tốc của nó ngang ngửa với các Lizardman vì nó đang lướt qua đầm lầy. Những gợn sóng văng tung tóe cùng âm thanh trầm đục.

Đôi mắt màu hổ phách của nó đã chuyển sang màu trắng vì nhiệt độ cao. Hai trong số bốn cái đầu đã hoàn toàn mất hết cảm giác.

Ngoại trừ điều đó ra, nó vẫn chạy về phía trước.

Lại một "hỏa cầu" nữa bắn trúng thân người Rororo. Hỏa cầu phát nổ ngay lập tức tạo ra nguồn nhiệt khổng lồ xuyên qua toàn bộ cơ thể. Nó cảm thấy như bị ai đó tàn phá khắp cơ thể, mắt nó khô khốc còn phổi thì như bị thiêu cháy bởi không khí nóng bỏng.

Toàn thân nó bỏng rát, đau đớn cảnh cáo Rororo rằng: nó sẽ chết nếu bị bắn trúng lần nữa.

Dù vậy - Nó vẫn chạy.

Chạy.

Và chạy.

Nó không dừng bước, tiếp tục lao về phía trước. Ngọn lửa nóng bỏng như bóc lột từng chiếc vảy, tàn phá cơ thể nó. Nhưng bất chấp tất cả nó vẫn chạy về phía trước.

Nếu nó là một con thú không có trí tuệ chắc chắn nó sẽ không làm như vậy, nhưng với Rororo thì không làm như thế.

Rororo là một con Hydra.

Quái vật được chia ra làm 2 dạng, một dạng có trí thông minh như con người, còn một dạng thì không khác gì động vật. Rororo thuộc dạng thứ 2

Với Rororo, loại chỉ có trí thông minh như các con thú bình thường, tiếp tục lao đầu đến bờ vực của sự sống và cái chết - Nó lao đến Iguvua, kẻ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nó, tuyệt nhiên không thể lý giải được điều này.

Thực tế, ngay cả kẻ thù của nó Iguvua cũng không thể hiểu được, hắn nghi rằng Rororo đang bị điều khiển bởi pháp thuật.

Tuy nhiên không phải thế.

Chính xác thì đó không phải là câu trả lời.

Iguvua chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được.

Rororo, tuy nó chỉ mang trí thông minh của loài thú - nhưng nó biết nó đang làm gì, nó đang làm tất cả để bảo vệ thứ mà nó cho là "gia đình".

Rororo không nhớ hay biết bất kỳ điều gì về cha mẹ của nó, Hydra không phải là dạng quái vật bỏ rơi con của mình. Cho đến một độ tuổi nhất định, Hydra phải sống chung với bố hoặc mẹ để học cách sinh tồn từ chúng. Nhưng tại sao Rororo lại không có được điều đó?

Chỉ bởi vì Rororo là đứa trẻ bị dị tật. Một con Hydra thông thường khi được sinh ra sẽ có 8 đầu, và chúng sẽ tăng lên thành 12 đầu khi trưởng thành.

Tuy nhiên khi sinh ra nó chỉ có 4 đầu, vì thế bố mẹ nó đã bỏ rơi và rời đi với anh em của nó.

Mặc dù Hydra là một quái vật mạnh mẽ ở tuổi trưởng thành, nhưng Rororo sẽ chết nếu không có được sự bảo vệ của cha mẹ trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệp trước khi nó kịp trưởng thành.

Nó sẽ không thể sống được nếu không phải một Lizardman vô tình nhặt được và cưu mang.

Và như thế, nó đã có một gia đình, bố mẹ và bạn bè thân thiết.

Tiềm thức của nó luôn canh cánh một nỗi đau khi nó nhận thấy :

"Tại sao mình khác biệt như vậy? Tại sao cái thân thể này quá lớn? Tại sao lại có quá nhiều đầu?"

Nó luôn nghĩ về điều đó khi nó nhìn cha mẹ nuôi của nó. Và Rororo giữ vững niềm tin vào một câu trả lời mà nó đã có từ lâu lắm rồi.

Một vài cái đầu sẽ rụng đi, các chi của nó sẽ mọc ra, và nó sẽ giống như cha mẹ nuôi của nó.

Nếu Rororo có thể biến hình, nó sẽ hỏi bố mẹ nuôi điều gì?

Chính là nó và bố mẹ nuôi đã không ngủ cùng nhau trong một thời gian dài, nó sẽ hỏi điều đó. Nó và bố mẹ nuôi không thể ngủ chung vì nó quá to, điều đó làm nó cảm thấy cô đơn.

Ngọn lửa dường như đã thổi bay những suy nghĩ của Rororora khỏi đầu và lôi nó về thực tại cùng với một nỗi đau khủng khiếp bao trùm lên thân thể của nó. Nó rung rẩy và rên rỉ một cách yếu ớt.

Vết thương có thể sánh ngang với việc bị dùng búa tra tấn hàng trăm lần.

Đau đớn đã khiến nó mất đi cảm giác. (ED:không đau vì quá đau- Phạm Quỳnh Anh )

Chân của nó tê dại, rã rời như muốn nói rằng nó đã đạt tới cực hạn, nó sẽ phải gục ngã.

Tuy nhiên

Bất chấp tất cả, nó vẫn không ngừng chạy về phía trước.

Rororo tiến tới chậm hơn. Cơ bắp của nó như bị thiêu đốt và tê dại, nó không thể giữ lại tốc độ ban đầu nữa.

Ngay cả việc tiến một bước về phía trước cũng thật khó khăn.

Hít trở nên khó khăn hơn, mỗi khi nó hít vào, phổi của nó như bị hàng ngàn mũi kim giày xéo, khiến nó đau đớn tột cùng.

Chỉ còn hai trong số bốn cái đầu của nó còn cử động được, những cái khác bây giờ chỉ còn là gánh nặng. Hình ảnh một tên undead đang thi triển phép "Fireball" dần dần hiện ra trong con mắt u tối của nó.

Bản năng của nó nói nó biết:

Nếu nó bị bắn trúng một lần nữa, nó sẽ chết. Nhưng nó không sợ, nó vẫn không ngừng tiến về phía trước.

Nó nhớ tới lời thỉnh cầu từ cha mẹ và bạn bè nó, và đó là động lực để nó tiến về phía trước.

Rororo sử dụng hết sức mạnh của mình - mặc dù đã cạn kiệt - lao về phía trước thêm vài bước nữa, một hỏa cầu đỏ rực mang theo nhiệt độ khổng lồ xé gió lao thẳng về phía nó.

Hỏa cầu là một đòn chí mạng đối với nó, thật sự nó không còn sức để né tránh

Cái chết đang đợi nó.

Đây là dấu chấm hết -

Nhưng-

Đúng - Nếu như không có một Lizardman xuất hiện.

Tên lizardman sẽ để Rororo chết trước mắt hắn sao?

Nhìn đồng đội chết trước mắt hắn sao?

Đó là điều không tưởng.

"- [Icy Burst]!"

Zaryusu, người chạy sau Rororo lách sang một bên hô lớn và nâng cao Frost Pain trong tay mình.

Không khí dường như đông cứng lại ngay lập tức trước thanh kiếm của Zaryusu, tạo nên bức tường sương trắng phía trước Rororo. Đó là một luồng sóng không khí cực lạnh.

Đó một trong những năng lực của Frost Pain.

Một kỹ năng mà chỉ có thể sử dụng ba lần trong một ngày - "Ice Burst", có thể đông cứng mọi thứ trong tầm kỹ năng ngay lập tức và gây sát thương lớn.

Bức tường sương lạnh đã chặn đứng "Fireball" đang bay tới như một bức tường rắn chắc. Một Hỏa cầu và một bức tường băng giá - theo lý thuyết ma pháp, sử dụng nguyên tố đối ngược với nguyên tố khác là điều rất khôn ngoan.

ẦM-

Quả cầu bùng lên, va chạm mạnh vào bức tường sương trắng.

Cả hai như hai con rắn, một trắng và một đỏ va chạm và cố gắng cắn nuốt lẫn nhau. Sau một khoảnh khắc, hai luồng năng lượng từ từ tan biến.

Tên Undead bị chấn động và ngạc nhiên. Một biểu hiện hoàn toàn tự nhiên sau khi nhìn phép thuật của mình hoàn toàn biến mất.

Mặc dù vẫn còn có một khoảng cách giữa hai nhóm, nhưng thế đã đủ gần để cả hai phe nhìn thấy những biểu hiện và hành động lẫn nhau. Khoảng cách dường như vô tận đã được rút ngắn bởi những nỗ lực của Rororo, đã giúp ba Lizardmen đến gần mà không hề hấn gì cả.

"Rororo..."

Zaryusu không biết phải nói gì. Cuối cùng anh chọn một câu ngắn gọn và đơn giản để diễn tả hàng ngàn cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng

"Cám ơn!"

Sau khi nói ra lòng biết ơn của mình, Zaryusu gấp rút tiến tới mà không hề ngoảnh lại. Crusch and Zenberu đang ở cạnh bên.

Một tiếng khóc nhỏ hầu như không thể nghe được vang lên từ phía sau. Đó là tiếng hoan hô cho một gia đình.

♦ ♦ ♦

Iguvua không thốt nên lời. "Fireball" bị hóa giải hoàn toàn, khiến hắn không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt.

Không thể nào

Iguvua tạo "Fireball" một lần nữa. Hắn không muốn chấp nhận sự thật là những tên Lizardman kia đã hóa giải ma thuật của hắn.

Một "Fireball" nữa được phóng tới ba tên Lizardman.

Nó lại bị chặn bởi bức tường bằng sương lạnh được tạo bởi tên Lizardmen dẫn đầu với thanh kiếm trên tay, và nó bị hóa giải và biến mất cùng với bức tường. Đúng, điều tương tự đã và đang diễn ra -

"Đến đây! Ta sẽ ngăn chặn tất cả tấn công của ngươi"

Tiếng gầm phẫn nộ từ một Lizardman.

Iguvua liếm môi với vẻ mặt không hài lòng.

Làm sao một phép thuật được tạo bởi ta, người được Đấng tối cao Ainz - sama tạo ra lại bị chặn bởi một vài tên Lizardman!

Iguvua đang cố kiềm nén cơn thịnh nộ với tất cả sức mạnh của mình.

"Có vẻ như "Fireball" không còn tác dụng nữa, tuy nhiên những tên kia phải núp sau con Hydra cho đến khi áp sát được mình. Phép phòng vệ này chắc chắn sẽ có một số lần sử dụng nhất định. Có thể là mười lần, hoặc là nó rút sinh lực của chúng mỗi lần sử dụng, hoặc có thể được sử dụng không giới hạn sau khồi phục đủ"

"Ta phải làm thế nào đây? Tên Lizardman đó có nói thật hay không?"

Iguvua có thể bắn nhiều "Fireball" nữa, nhưng nó khó có thể đánh giá được lời tên Lizardman kia là thật hay không.

Iguvua và ba tên Lizardman chỉ còn cách nhau khoảng 40 m.

Những tên lizardman lao tới có vẻ là các chiến binh, là một Undead class Magic caster, Iguvua muốn tránh một cuộc chiến cận chiến.

Hắn không thể sử dụng "Fireball" trong tình huống này. Iguvua không ngu xuẩn đến mức muốn kiểm chứng tên Lizardman kia có thể chặn phép thuật của hắn bao nhiêu lần. Nếu lúc đầu bọn chúng không trốn phía sau con Hydra và rút ngắn khoảng cách, chắc chắn hắn sẽ thử nghiệm điều đó. Tuy nhiên cơ hội này đã không còn.

Hừ, chỉ một con Hydra

Sau khi suy nghĩ, Iguvua đã quyết định hành động kế tiếp của hắn .

"Được rồi,ngươi nếm thử chiêu này xem?"

Iguvua giơ ngón tay chỉ vào ba tên Lizardman đang đứng trước mặt. Ngón tay nó lập lòe bắn ra những tia lửa điện.

"Hãy nếm thử "Lightning" của ta!"

Một ánh chớp trắng hiện ra, và-

Ngay từ khoảng cách xa cũng có thể thấy tia sáng trắng trên ngón tay Iguvua - "Lightning"

Icy Burst từ Frost Pain có thể chống đỡ các công kích từ các nguyên tố lửa hay băng. Tuy nhiên Zaryusu chưa bao giờ sử dụng để chống lại phép Lightning, và do đó anh không biết chắc có hoạt động hay không.

"Ta có nên thử hay không, hay giới hạn nhỏ nhất mức độ tổn thương phải nhận?"

Zaryusu nắm chặt Frost Pain.

Lôi quang bao trùm không khí, đòn tấn công bằng "Lightning" sắp xảy ra.

"Để đó cho tôi-!"

Zenberu quyết ý, nhảy lên trước và hét lớn trước khi Zaryusu đưa ra quyết định của mình. Phép thuật được thực hiện cùng một lúc Iguvua.

"- [Lightning]"

"Warrghhh- [Resistance Massive]!"

Khi tia chớp dường như xuyên thấu qua cơ thể Zenburu, thân thể anh ta chợt sáng lên, ngăn chặn tia sét đáng ra phải xuyên qua hai người phía sau anh ta.

"-Resistance Massive!"

Một kỹ năng của class Monk, có khả năng làm giảm sát thương pháp thuật bằng cách phân tán Qi từ trong cơ thể trong tích tắc.

Đây là kỹ năng Zenberu học được trong cuộc lữ hành của mình sau khi thua Frost Pain "Icy Burst". Mặc dù đó là kỹ năng diện rộng, nhưng nó vẫn có hiệu quả tốt với bất kỳ pháp thuật đơn thể nào gây sát thương.

Cả hai bên đều rất ngạc nhiên, tuy nhiên Zaryusu và Crusch luôn tin vào đồng đội nên không ngạc nhiên lắm. Từ đó quân Lizardman tiến sát gần hơn trong khi tên Undead kia vẫn còn bị shock.

Zaryusu vừa chạy, vừa nhận ra một điều gì đó.

Nếu anh sử dụng "Icy Burst" trong trận đấu với Zenburu, chắc chắn sẽ bị chặn bởi chiêu thức này. Bị hở sườn và chắc chắn là thất bại. Đó chắc chắn là lý do tại sao Zenburu nhử Zaryusu sử dụng kỹ năng đó.

"Haha! Quá dễ!"

Giọng Zenburu bất chợt vang lên khiến Zaryusu mỉm cười, nhưng mặt của anh bỗng căng ra trong phút chốc. Zaryusu nhận ra sự đau đớn trong giọng nói của Zenberu.

Ngay cả một Lizardman mạnh mẽ như Zenburu cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được, chắc chắn vết thương rất nghiêm trọng. Ngoài ra, chắc chắn Zenburu sẽ không trốn sau Rororo nếu kỹ năng của anh hoàn thiện.

Zaryusu nhìn chằm chằm vào phía trước, anh chỉ còn cách kẻ thù chừng 20m. Khoảng cách dường như vô tận lại được rút ngắn.

Khi khoảng cách ngày càng gần, Iguvua đánh giá những kẻ địch trước mặt như những kẻ địch mạnh, không được coi thường. Chỉ việc phòng ngự được phép thuật của hắn thôi cũng đã đáng được tán thưởng rồi. Iguvua định tấn công, nhưng trước tiên cần phòng thủ đã.

"Không tệ, các ngươi đủ để cho ta sử dụng hết sức mạnh của mình". Iguvua vừa phát động ma pháp vừa nở nụ cười khinh bỉ

"[4th Tier Summon Undead]." (Triệu hồi Undead cấp 4)

Đầm lầy sôi sục, một skeleton hiện lên với bốn cánh tay, cầm khiên tròn và đại đao bảo vệ Iguvua. Bọn chúng được gọi là chiến binh Xương, mạnh hơn skeleton bình thường rất nhiều.

Hắn có khả năng triệu hồi undead khác, tuy nhiên Hắn chọn Skelecton vì khả năng chống chịu được công kích có thuộc tính "Băng". Iguvua và các quái vật khác được tạo từ xương nên miễn dịch với các đòn tấn công này.

Iguvua ngạo nghễ nhìn kẻ thù đến gần trong sự bảo hộ của cận vệ. Đó là thái độ của vị "vua" khi đối mặt với những kẻ thách đấu.

Khoảng cách đã thu hẹp rất gần

Bây giờ chỉ còn là - 10m.

Đó là khoảng cách còn lại. Sau khi nhìn đám Undead không thấy có dấu hiệu tấn công, anh ngoái nhìn về phía sau.

Anh nhìn lại khoảng cách mà họ vượt qua. Nếu chạy hết tốc lực thì khoảng cách 100m chỉ là quãng đường ngắn, tuy nhiên đây là một vùng tử địa, nơi không có gì để che chắn. Nếu họ không có Rororo, Frost Pain, Zenberu hay Crusch, Không có cách nào họ có thể vượt qua được.

Nhưng họ đã vượt qua được và kẻ thù chỉ trong tầm mắt.

Họ đã vượt qua được khoảng cách này.

Zaryusu an lòng khi thấy Rororo được đưa về làng bởi những Lizardman khác. Anh tự nguyền rủa sự yếu đuối của mình và nhìn chằm chắm vào tên Undead đang đứng phía trước.

Zaryusu phải công nhận nó là một đối thủ ghê gớm.

Nếu gặp hắn trong hoàn cảnh khác, chắc hẳn Zaryusu đã bỏ chạy. Bản năng của anh mách bảo rằng:" hãy trốn đi!!" ngay khi nhìn thấy mặt của Undead, ngay cả đuôi của anh cũng cụp xuống. Zaryusu có thể nhận thấy đuôi của anh và Crusch có cùng một tình trạng.

Cả hai đều đều có chung suy nghĩ. Đúng - Họ đang làm mọi cách để kiềm nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng.

Zaryusu vẫy nhẹ đuôi vào lưng cả hai với cái đuôi của anh.

Hai người nhìn Zaryusu với con mắt ngạc nhiên.

"Chúng ta có thể chiến thắng nếu chúng ta phối hợp cùng nhau".

Đó là tất cả những gì Zaryusu muốn nói.

"Đúng, chúng ta có thể thắng, Zaryusu."

Crusch đánh vào lưng cô, nơi mà Zaryusu mới vỗ nhẹ và đáp.

"Hà, Thú vị đây"

Zenberu trả lời với nụ cười ngạo nghễ.

Và cả 3 tiếp tục tiến về phía trước.

♦ ♦ ♦

- Còn 8m.

Nhóm Zaryusu chạy hết tốc lực tiến lên, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Ngược lại, tên undead thì chẳng cần thở. Hai phía chằm chằm nhìn nhau, và tên Undead cất lên lời nói đầu tiên:

"Tên ta là Iguvua, "Lich" phục vụ Đấng tối cao. Nếu các ngươi đầu hàng, ta sẽ ban tặng các ngươi một cái chết không đau đớn"

Zaryusu không thể nhịn cười. Anh có thể hiểu tên Iguvua chẳng biết chút gì cả.

Dù có suy nghĩ biết bao lần chăng nữa, chỉ có một đáp án duy nhất.

Mặc dù Zaryusu mỉm cười, Iguvua không cảm thấy thấy khó chịu và hắn im lặng chờ đợi câu trả lời. Iguava hiểu rõ sức mạnh của mình và có đủ tự tin để quyết định số phận của nhóm Zaryusu. Đó chính là lý do hắn phô bày sự ngạo mạn của mình, thậm chí còn cám ơn vì đã giúp hắn tránh gặp phiền toái .

"Hãy cho ta nghe câu trả lời của các ngươi"

"Haha, ngươi thật sự cần nghe sao..."

Zaryusu nắm chặt giơ cao Frost pain, Zenburu nắm chặt nắm đấm và chuẩn bị tư thế, Crusch không làm gì cả, cô cảm nhận luồng mana sâu trong cơ thể, chuẩn bị thi triển phép thuật bất cứ lúc nào.

"Đây là câu trả lời của chúng ta - "Fat Hope!"

Tên chiến binh Skeleton phản ứng ngay lập tức, giơ cao đại đao và che chắn cơ thể chúng.

"Vậy các ngươi hãy đón nhận cái chết trong đau khổ tột cùng. Các ngươi sẽ phải hối hận vì đã từ chối lòng nhân từ của ta!!"

"Đó cũng chính là cái ta muốn nói với ngươi, hãy biến về địa ngục đi Undead tên Iguvua kia!!!"

Chính vào thời điểm đó, cuộc chiến quyết định kết cục thắng bại bắt đầu.

♦ ♦ ♦

"Zaryusu! Bắt hắn!"

Zenberu đang đứng gần nhất giang cánh tay khổng lồ của anh ta và tấn công tên chiến binh Skeleton.

Anh ta không quan tâm việc đòn đánh đã bị khóa lại bởi khiên của tên chiến binh Skeleton, tiếp tục dùng sức đẩy lùi chúng. Tấm khiên bị lõm vào, tên chiến binh Skeleton loạng choạng lùi lại, va vào tên khác khiến chúng mất thăng bằng. Cùng lúc đó, Zenberu vụt đuôi vào một tên Skeleton khác nhưng hụt.

Lợi dụng đội hình chiến binh Skeleton bị vỡ, đúng lúc này Zaryusu lách mình vượt qua.

"Chặn hắn lại!"

Hai tên chiến binh Skeleton chém vào Zaryusu khi nghe lệnh từ Iguvua.

Zaryusu có thể né dễ dàng, hoặc anh có thể sử dụng Frost Pain để chặn nếu anh muốn. Tuy nhiên anh không làm thế. Nếu làm thế nó sẽ bị chậm lại, Zaryusu không muốn thực hiện bất cứ hành động vô ích nào trước Iguvua.

Quan trọng hơn là, đã có ai đó giải quyết rồi.-

"[Earth Bind]!"

Mặt đất ầm ầm dịch chuyển, bùn đất tụ lại như những chiếc roi, trói chặt 2 tên chiến binh Skeleton. Chiếc roi bùn như những dây xích bằng thép, kiềm hãm đông tác của hai chiến binh Skeleton, lợi dụng điều này Zaryusu lao vào khoảng trống giữa đội hình.

Đúng - Crusch cũng đã ra tay rồi.

Zaryusu không phải chiến đấu một mình, bên cạnh nó còn có những đồng đội mà nó tinh cậy.

Zaryusu lao về phía trước

Anh lao về phía Iguvua khi hắn đang chỉ ngón tay về phía mình. Dù có bị ma pháp bắn trúng, Zaryusu cũng phải chịu đựng và lao tới mục tiêu. Anh lao tới với ý chí sắt đá.

"Kẻ ngu xuẩn! Hãy nếm thử "nỗi sợ thuần khiết" [Scare]!"

Tầm nhìn của Zaryusu tối sầm lại, anh mơ hồ cảm nhận về nơi anh đang đứng. Một nỗi sợ hãi, bứt rứt khó tả đâm xuyên qua tim, anh bắt đầu bị rối loạn, cảm thấy mọi thứ dường như đang tấn công mình.

Chân anh chậm dần, từ từ cho đến khi ngừng hẳn.Tinh thần của anh bị chấn động bởi hiệu ứng của phép "Scare", chân không còn điều khiển được nữa. Ngay cả khi trí óc yêu cầu chân di chuyển, tinh thần cũng bắt nó phải dừng lại.

"Zaryusu! [Lion's Heart]!" (Trái tim sư tử)

Trong khoảnh khắc đó,tiếng của Crusch vang lên trong tâm trí anh, ngay lập tức sự sợ hãi biến mất, ý chí của anh tuôn trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ma thuật ban cho sự dũng cảm đã chiến thắng nỗi sợ của bản thân anh.

Iguvua giận dữ trừng trừng nhìn vào Crusch và chỉ ngón tay vào cô.

"Hừ,phiền phức! Lightning"

"Hyaa!" Crusch thét lên (ngủ ngoan e nhé ( _._!)

Zaryusu như đang bị bao phủ bởi lòng căm thù, cuối cùng anh đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lao về phía trước. Lòng căm thù có thể là một vũ khí tốt trong một vài trường hợp, tuy nhiên khi đối mặt với kẻ thù có sức mạnh vượt xa bản thân mình, nó có khi lại mang hại đến bản thân. Điều anh cần khi phải đối mặt với cường địch chính là một trái tim sắt đá và một cái đầu lạnh.

Zaryusu sẽ không bao giờ quay lại nhìn.

Iguvua mới vừa tấn công Crusch, có nghĩa là Zaryusu có thể tận dụng cơ hội này để rút ngắn khoảng cách. Anh có thể nhận ra sự hoảng loạn đang rõ trên nét mặt của Iguvua, và anh biết Iguvua đã phạm sai lầm. Phản ứng này đã khiến Zaryusu nhếch mép cười chế nhạo.

"Tch! [Light..."

"Quá chậm!"

Frost Pain từ phía bên cắt văng ngón tay Iguvua.

"Uaaaaaaagh!"

"Khi một chiến binh đã tiếp cận được với ngươi, hỡi tên ma pháp sư. Ta sẽ cho người thấy phép thuật của ngươi vô dụng như thế nào!"

Ngoại trừ những ma pháp sư truyền thuyết, Magic Caster khi đã ở trong tầm cận chiến có thể bị cản trở thi triển phép thuật

Ngay cả đối với một kẻ hùng mạnh như Iguvua cũng không phải là ngoại lệ.

Zaryusu nheo mắt lại, anh thấy có cái gì đó đứt rời. Zaryusu chém Iguvua có cảm giác rất lạ, anh nghĩ rằng Iguvua nhất định phải có đồ phòng thủ trước công kích vật lý.

Tuy nhiên hắn không có tấm thân bất hoại. Đúng, nếu hắn kháng lại sát thương, Zaryusu cần phải tăng thêm sát thương nữa.

Cái anh cần là tiếp tục chém chém và chém. (ED: mỏi tay nói anh)

Nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó. Zaryusu cũng hiểu điều đó. Nhưng đó là điều duy nhất mà Zaryusu có thể làm được trong giới hạn của mình.

"Đừng coi thường ta, Lizardman!"

Ba mũi tên ánh sáng bất chợt xuất hiện tử thân thể Iguvua đâm thẳng vào người Zaryusu. Mũi tên ánh sáng xuất hiện mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào khiến Zaryusu phải chặn bằng kiếm, tuy nhiên chúng bay xuyên qua vũ khí và cắm vào người Zaryusu gây vết thương nhỏ.

Đó chính là 'Silent Magic: Magic Arrow'. (Ma pháp im lặng: Tên ma pháp) Silent Magic không cần có bất cứ hành động chuẩn bị nào, vì thế nó không bị gián đoạn khi thi triển. Không chỉ có thế, Magic Arrow cũng là dạng ma pháp không thể né được, nên Zaryusu cũng không thể né được.

Zaryusu nghiến răng, chém về phía Iguvua với Frost Pain.

"Uaaaghh!! Loài hạ đẳng,ngươi chỉ là Lizardman!"

Magic Arrow có thể không né được, tuy nhiên sát thương của nó rất thấp. Đối với những người đã trải qua quá trình luyện tập gian khổ như Zaryusu, anh không yếu đến nỗi không thể chiến đấu vì tẹo sát thương phép này.

Magic Arrow lại trúng Zaryusu lần nữa, nỗi đau xuyên thấu trái tim và ý chí của anh. Zaryusu cam chịu nỗi đau khủng khiếp và tiếp tục đánh trả.

Sau một cơ số lần trao đổi chiêu thức, bước di chuyển của Zaryusu chậm dần. Đau đớn khủng khiếp đã không cho phép tiếp tục duy trì tốc độ như lúc đầu, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến tên Undead kia khi hắn không cảm nhận được nỗi đau.

Iguvua và Zaryusu đều hiểu điều này, và đưa ra những hành động khác nhau.

Mạnh được yếu thua, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên nó không nói lên tất cả,kẻ yếu nếu biết kết hợp lại với nhau, thì vẫn có tư cách sánh vai với những kẻ mạnh. Bất ngờ,một âm thanh đã vang lên như báo trước một sự nghịch chuyển trong trận chiến vô vọng này.

"[Middle Cure Wounds]!"

Nỗi đau của Zaryusu biến mất cùng với giọng nói đó, và anh được hồi sinh một lần nữa.

Iguvua đã cực kỳ giận dữ bởi phép Healing được gọi từ phía sau:

"Mẹ kiếp! Tên Lizardman trắng kia!!"

Zaryusu đang chiến đấu cùng với những chiến hữu nó tin tưởng: Crusch, Zeberu và...

"Rororo.... Ta sẽ không thua".

"Khờ dại.... Làm sao ta, một tạo vật của đấng tối cao có thể thua ?! Ngu xuẩn !"

Iguvua liếc nhìn ba Lizardman bằng con mắt rắn độc. Hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ phép triệu hồi nào ngoài đám undead mới tạo lúc trước. Nếu đám Undead vẫn còn, hắn không thể triệu hồi thêm được. Do đó, Iguvua tiếp tục thi triển phép Magic Arrow trong khi Zaryusu tiếp tục chém liên tiếp vào thân thể Iguvua - cuộc chiến đơn điệu tiếp tục lặp lại.

Có cảm tưởng cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc.

Trong trường hợp đó, để phá vỡ thế cân bằng, trách nhiệm lên vai những người còn lại. Khi một bên nhận được viện trợ, thế trận sẽ nghiêng ngay lập tức.

Cả Zaryusu và Iguvua đều biết điều đó.

Chịu đựng nỗi đau của phép lightning xuyên qua cơ thể của cô, Crusch gắng sức vượt qua và niệm phép "3rd Tier Summon Beast" (Triệu hồi quái thú cấp 3)

1 tiếng động ầm ầm vang lên, một con cua khổng lồ dài khoảng 150m xuất hiện - một con cua với một cái càng phải khổng lồ.

Nó xuất hiện như thể nó đã đợi chờ lâu lắm rồi dưới đáy đầm lầy, tuy nhiên thực chất nó là con thú tự nhiên được triệu hồi bởi ma pháp:'3rd Tier Summon Beast'.

Con thú đó tiến đến bên Zenberu và quét ngang đám chiến binh Skeleton với cái càng quá khổ của nó.

Zenberu khi nhận được nguồn hỗ trợ từ trên trời rơi xuống, anh mỉm cười. Đối với Zenberu, người chịu đủ mọi công kích từ các phía và phải bảo vệ Crusch, anh rất vui được nhận giúp đỡ.

"Ê! Con cua kia! Ta để 2 con còn lại cho mày đấy!"

Con cua khổng lồ - Snap Grasp, vung vẩy cái càng "nhỏ" và chạy về phía đám chiến binh Skeleton.

Làm sao ta có thể diễn tả.......tình hình rất là tình hình.... nhưng cả 2 thật giống nhau.

Crusch suy nghĩ về một thứ mà đáng ra cô không nên suy nghĩ về nó trong lúc này, và cô đã cười. Nhưng cô dập tắt nụ cười ngay lập tức và có cái nhìn tổng quan về trận chiến, điều chỉnh lại hô hấp với một cái thở sâu.

Cô đã thi triển phép phòng thủ và hồi phục trên Rororo khi họ tiến về đây. Cô cũng niệm phép hỗ trợ trên Zenberu, tất cả điều đó đã là quá sức cô.

Việc sử dụng liên tục phép và phép triệu hồi cao cấp đã làm cô kiệt sức, cô không chắc mình có thể đứng vững được bao lâu nữa.

Cô cũng không còn mana dư thừa để hồi máu cho bản thân. Sau khi phân tích thật kỹ, Crusch kết luận rằng vai trò chiến binh của cô đã không có giá trị và việc hồi máu cho bản thân là một việc lãng phí.

Dù thế, nếu cô khuỵu ngã, những người trên tiền tuyến như Zenberu và Zaryusu sẽ cảm thấy dao động. Máu rỉ ra từ khóe môi Crusch khi cô cắn chặt để giữ bản thân tỉnh táo.

"[Middle Cure Wounds」!"

Phép hồi máu tiếp tục truyền tới Zaryusu, kẻ đang có trận chiến tay đôi với Iguvua.

Chân cô dường như không còn đủ sức để nâng thân thể của bản thân, tầm mắt cô bắt đầu mờ dần. Cô có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo.

Crusch không thể hiểu điều gì đang diễn ra, tại sao và khi nào cô đã ngã xuống bùn.

Nhưng cô biết,mình không chết,mình sẽ sống sót.

Crusch tự an ủi bản thân, cô vẫn sống, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Cô không ép bản thân phải đứng lên. Không, cô không còn năng lượng để làm điều đó, nên cô quyết định duy trì sức mạnh bản thân.

Trong tầm nhìn nhạt nhòa của cô, Cô có thể thấy Zenberu và Aryusu đang chiến đấu. Tấm lưng của những chiến hữu trong khoảng khắc gắn liền với nhau.

Zenberu đang chiến đấu với bốn chiến binh Skeleton còn Zaryusu đang phải chịu những đòn ma thuật từ Iguvua, trên lưng phủ đầy vết thương.

Cô điều chỉnh hơi thở và niệm phép

"[Middle Cure Wounds]!"

Cô chữa những vết thương của Zenberu

"[Middle Cure Wounds]!"

Cô chữa những vết thương cua Zaryusu

"Huff, huff..."

Crusch thở dốc.

Hơi thở của cô ngày càng yếu, cô không còn cảm nhận thấy không khí ở xung quanh mình bất chấp việc cô đã cố gắng hít thở.

Đây chắc chắn là triệu chứng của sự suy kiệt mana. Cô cảm thấy một cơn đau buốt tận óc. Ngay cả thế, Crusch vẫn cố gắng mở mắt.

Họ đã hy sinh quá nhiều cho cuộc chiến này, Làm sao cô có thể là người đầu tiên từ bỏ chiến trường.

Crush sử dụng hết nỗ lực để mở to mắt và niệm:

"[Middle Cure Wound]!"

♦ ♦ ♦

Zenberu đánh mạnh vào sọ tên chiến binh Skeleton bằng tay đấm cứng rắn của mình. Cảm giác cho anh biết đó là âm thanh khi sọ não bị dập nát. Và thế, nó đã tiêu diệt một chiến binh Skeleton.

"Con thứ hai. Hu .. ha"

Anh thở một hơi dài tống khứ những mệt nhọc ra khỏi cơ thể, phóng mắt nhìn hai tên chiến binh Skeleton còn lại. Con cua triệu hồi đã không còn nữa. Zenberu chỉ còn phải tiêu diệt 2 tên chiến binh Skeleton nữa nhờ sự giúp đỡ của nó.

Anh vẫn còn trụ được nhở sự trợ giúp của Crusch.

Còn 2 tên nữa, rồi tiếp đó là Iguvua.

Gập lại cánh tay phải, Zenberu khẳng định nó vẫn còn có thể cử động.

Cánh tay trái đã bị thương rất nặng, không còn tác dụng nữa. Zenberu đã sử dụng cánh tay trái như khiên đỡ đòn hơi quá mức. Anh nhìn lại cánh tay phải.

"Chẳng sao, Cứ coi như là đang chấp bọn chúng" (ED: Đù,thần phong sơ hiện )

Zenberu ngước mắt về phía kẻ thù. Anh tính cử động cánh tay trái, nhưng vết thương đau buốt xuyên suốt cơ thể, vượt quá sức tưởng tượng như khi anh thử cử động ngón tay.

Điều đó có là gì. So với người chiến hữu vẫn tiến về phía trước cả khi những cái đầu của nó trở thành trở ngại, ta, Zenberu, không muốn bị chê cười bởi họ.

Zenberu hiểu được sức mạnh của những chiến binh Skeleton khi chiến đấu với chúng. Hai tên có thể đấu ngang sức với anh. Đó chính là sức mạnh của chúng.

Nếu anh đánh cùng lúc 4 tên, cơ hội chiến thắng là gần như không có.

"Cám ơn cua khổng lồ. Ta sẽ không ăn cua bùn trong thời gian tới như lời cảm ơn!!" (ED:vãi cả cám ơn)

Sau khi cảm tạ món khoái khẩu của mình, Zenberu hướng sát khí đến 2 tên chiến binh Skeleton đang đến gần.

Anh siết chặt nắm đấm.

Ta vẫn còn đứng vững, ta vẫn còn có thể chiến đấu.

Ngay cả Zenberu cũng phải ngạc nhiên khi nó vẫn còn có thể chiến đấu.

"Dừng ngay những suy nghĩ ngu ngốc đi!"

Có một và chỉ một nguyên nhân.

Zenberu đang cố đuổi theo người đã vượt qua anh.

Phía sau tên chiến binh Skeleton là lưng của Zaryusu. Tên đó không lùi lại bước nào ngay cả khi phải chiến đấu với Iguvua hùng mạnh.

"Tấm lưng thật rộng..."

"Rất rộng-"

Zaryusu, Crusch và Rororo. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, đó là lý do tại sao ta vẫn còn có thể tiếp tục.

"Ê Zaryusu, ngươi bị thương khắp người rồi. Hẳn là ngươi đang trong trạng thái còn tệ hơn là ngươi chiến đấu với ta đúng không?."

Zenberu đánh bay 1 tên chiến binh Skeleton với cánh tay lực lưỡng của mình và sử dụng chân trái để chặn đại đao từ tên chiến binh Skeleton khác.

Nhưng nó đã gạt hụt thanh kiếm, khiến anh phải chịu vết thương khác ở bụng. Đó là nơi anh đã được Crusch chữa lành.

"Crusch đã phải mang gánh nặng rất lớn rồi, vậy mà mình lại để điều này xảy ra."

Anh lại được bởi phép của Crush chữa lại lần nữa, vết thương lành lại một cách chậm chạp. Zenberu không quay đầu nhìn lại, nhưng giọng của Crusch thì thào phát ra từ mặt đất sũng nước. Không khó để hình dung được tư thế của cô khi niệm phép. Ngay cả thế, cô vẫn tiếp tục thực hiện.

"Một người phụ nữ quả cảm".

Nếu ta có lấy vợ, một người như cô ấy thì thật tuyệt.

Zenberu nghĩ thế, anh cảm thấy ghen tị với Zaryusu.

"Ta sẽ không là người đầu tiên ngã xuống và bị chê cười."

Bố trí lại cánh tay của mình, anh tấn công bằng đuôi. Zenberu cười. Ta còn lớn tuổi hơn hai người đấy.

Hai tên chiến binh Skeleton núp sau tấm khiên và tiến lại gần. Tấm khiên ngăn trở tầm nhìn tới Zaryusu, một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong Zenberu.

"Tránh ra! Ta không thể thấy tấm lung của một người vĩ đại như hắn!"

Zenberu gầm lên và lao về phía trước --

♦ ♦ ♦

Trận chiến giữa Iguavua và Zaryusu vẫn đang tiếp diễn. Trong ánh mắt cả hai phản chiếu hình ảnh của đôi bên. Zaryusu nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Iguvua đang chầm chậm dịch chuyển khỏi anh. Bỗng nhiên khuôn mặt lạnh lẽo của nó nhăn nhó một cách khủng khiếp. Điều tiếp theo khiến tinh thần và thân thể Zaryusu như đông cứng.

Anh nghe có tiếng nước bắn tung tóe sau lưng. Có ai đó đã ngã xuống.

"Nhìn xem! Chiến hữu của ngươi đã ngã xuống rồi"

Anh không thể ngoảnh lại. Điều mà tên Iguvua nói có thể đúng, hoặc có thể sai. Những suy nghĩ và động lực trợ giúp anh đứng vững đến thời điểm này đã hoàn toàn bị lật tẩy, tuy nhiên kẻ thù trước mặt quá mạnh. Anh không có thời gian quý báu để quay đầu xác nhận. Nếu anh quay đầu thì cũng chính là lúc cuộc chiến kết thúc. Zaryusu sẽ không vì một lý do ngớ ngẩn như thế mà thua được.

Nếu Iguvua nói đúng sự thật, điều này sẽ rất tệ nếu nó không giải quyết quân tiếp viện của kẻ thù.

Zaryusu gồng mình đón nhận đòn ma thuật kế tiếp khi nó nghe thấy tiếng một ai đó đứng lên từ vũng nước và tiếng xương vỡ.

"Zaryusu! Bọn ta đã giải quyết xong rồi! Phần còn lại nhờ ngươi!"

"[Middle Cure Wounds]!"

Zenberu gầm lên trong sự đau đớn và tiếng anh ta ngã xuống nước truyền đến Zaryusu.

Trong khoảng khắc anh nghe tiếng ho khan từ Crusch, vết thương của Zaryusu liền lại.

"Muu-!"

Sự khó chịu dần dần hiện lên trên khuôn mặt Iguvua. Không cần nhìn lại, Zaryusu biết hai người kia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Điều còn lại chỉ là --

"Đến lượt ta"

Iguvua sử dụng cây trượng gạt ngang Frost Pain khi nó bổ xuống nó.

"Kukuku .... Ta la "Lich" Iguvua, Đừng coi thường ta chỉ bởi ta không giỏi trong cận chiến !"

Mặc dù nói thế, Iguvua vẫn hiểu khả năng chiến thắng của hắn là rất thấp.

Trong cuộc đấu 1 vs 1, Iguvua có thể thắng với đặc tính thể chất vượt trội. Tuy nhiên con Lizardman trắng phía sau cứ tiếp tục hồi HP cho tên kia, cuộc chiến dần trở thành cuộc so găng giữa việc ai còn HP nhiều hơn.

Chỉ có 1 trong 3 đòn bổ xuống bị đánh trệch đi. Hai đòn còn lại xé toạc thân thể Iguvua. Kể cả việc nó có thể chịu đựng với những vũ khí công kích như skeletons, và sat thương "Ice" bị loại trừ, tình huống hiện tại của nó cũng rất tồi tệ.

Iguvua đã và đang hoảng sợ.

"Ta là tạo vật của đấn tối cao Ainz Ooal Gown, là chỉ huy quân đội này. Ta không thể thua!"

Iguvua muốn triệu hồi các chiến binh Undead như những tấm khiên che chắn cơ thể mình, nhưng hắn sẽ bị tấn công ngay lập tức khi cố thi triển phép. Điều đó rất khó thực hiện khi kẻ thù đang ở ngay trước mắt.

Hắn sẽ thua nếu tiếp tục thế này.

Iguvua quyết định đưa con bài cuối cùng. Đó không phải là kế hay - Tùy vào tình thế hắn có thể sẽ bị diệt vong, nhưng đó là lựa chọn duy nhất.

Hắn bất chợt quay lưng và bỏ chạy. Zaryusu cảm thấy kinh ngạc, nhưng anh vẫn nắm kịp nắm lấy cơ hội bổ vào lưng Iguvua. Iguvua lảo đảo khi bị trúng đòn ở lưng, nhưng hắn không ngã. Zaryusu liếm lưỡi, lập tức lao tới đuổi kịp Iguvua đang chạy trốn.

Iguvua chợt quay lại với khuôn mặt đầy phẫn nộ, tuy nhiên dường như nó đang suy tính về một điều gì đó.

Một tia sang hình cầu đỏ rực xuất hiện trên tay Iguvua.. "Fireball"

Sử dụng ma pháp trong khoảng cách thế này sao? Hắn muốn tự sát sao - Không!

Nhận thấy Iguvua không nhìn vào mình, sự sợ hãi dâng trào trong lòng Zaryuru. Iguvua đang nhìn về phía sau Zaryusu. Hắn đang tập trung vào Crusch và Zenberu, hai người đang nằm trên mặt đất.

"Mình sẽ phải làm gì đây?"

Zaryusu suy nghĩ một cách nhanh nhất có thể.

Đây là một sự đánh cược lớn. Anh có thể đâm nhát cuối vào Iguvua bằng cách hy sinh hai người bọn họ. Nếu anh không làm thế, không ai có thể biết rồi trận chiến này sẽ đi đến đâu. Cả hai phía đều đang thấp máu, chỉ một bước đi sai lầm đều là chí mạng.

Để chiến thắng Iguvua - Chẳng phải họ chiến đấu đến thời điểm này để đạt được mục đích đó sao? Rất nhiều Lizardman đã hy sinh để đạt điều đó.

Nên anh sẽ hy sinh bọn họ. Chắc chắn họ sẽ mỉm cười tha thứ cho anh. Nếu đặt anh vào vị trí của bọn họ, anh chắc chắn muốn họ làm điều đó

Tuy nhiên

Zaryusu không phải là kẻ sẵn lòng bỏ bằng hữu chiến đấu bên cạnh anh.

Chỉ còn một cách - cứu cả hai và giết Iguvua.

Mọi sự trở nên đơn giản khi anh quyết định điều đó.

"-[Icy Burst]!"

Zaryusu tạo một khiên băng trên mặt đất gần chân mình.

"Gaarrgghh!"

Cơ thể anh dường như mất hết tri giác khi sự băng lãnh tràn tới, nỗi đau mãnh liệt xuyên suốt cơ thể.

Anh nhìn trừng trừng vào Iguvua với cặp mắt sác bén mặc dù gần như nó đã mất đi ý thức. Zaryusu cố chịu vết thương tê cóng.

Anh không thể ngăn tiếng thét vang lên khi màn sương lạnh phủ đầy xung quanh.

Không khí băng giá tràn ngập mọi nơi, và Iguvua cười nham hiểm khi kế hoạch hắn đã thành công.

"Kuku, ngươi đã có thể thắng nếu ngươi từ bỏ những tên chiến hữu kia đi."

Iguvua hoàn toàn miễn nhiễm với thuộc tính "Băng" và "Sét". Hắn hoàn toàn không hề hấn gì trong luồng không khí lạnh đang đè nén phép "Fireball" trong bàn tay hắn. Nếu hắn niệm phép, nó sẽ va chạm với màn sương trắng xuang quanh Iguvua và phát nổ.

Hắn có thể giáng đòn cuối cùng lên hai tên kia sau khi màn sương biến mất. Quan trọng hơn, hắn cần phải hạ tên Lizardman đang đứng. Khi hắn nhìn xung quanh, khuôn mặt hắn trở nên trầm xuống. Dường như hắn đã tính sai một cái gì đấy.

"Hmmm, tên kia đang ở đâu?"

Màn sương đã che khuất mọi thứ trong tầm mắt.

Iguvua có khả năng nhìn thấu trong bóng đêm, nhưng hắn không có thể nhìn xuyên qua vật đang che khuất tầm nhìn như thế này. Hắn không biết kẻ thù đang ở đâu.

Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề lớn. Tiếng hét vừa nãy cho thấy kẻ thù của hắn phải chịu tổn thương vô cùng lớn. Tên đó thi triển màn sương băng giá là để đối chọi với "Fireball", vì thế nó cũng phải chịu tổn thương tương đương với việc trúng một đòn "Fireball".

Phải chịu tổn thương như thế trong khi đã bị thương, chắc chắn đó là một đòn trí mạng. Nếu tên đó còn sống thì cũng chẳng còn bao nhiêu sức mạnh nữa.

Xóa màn sương này trước?

Sau khi cân nhắc, Iguvua quyết đinh không làm như thế.

Nếu hắn di chuyển bây giờ, thì sẽ bị lộ vị trí ngay.

Điều quan trọng giờ là phải gọi đám cận vệ Undead. Với tấm khiên sống, chiến thắng của hắn sẽ được bảo đảm ngay cả khi tên Lizardman kia còn sống.

Iguvua đang niệm phép thì nó chợt nghe thấy tiếng nước gợn song lăn tăn.

Một trong bốn bảo vật của Lizardman, "Frost Pain"

Một vũ khí được làm từ mảnh băng duy nhất được lấy từ hồ khi đông cứng vào một lần duy nhất. Nó ẩn chứa 3 sức mạnh phép thuật.

Thứ 1: là thanh kiếm được yểm sức mạnh băng giá, gây sát thương băng giá đến kẻ thù nó tấn công.

Thứ 2: Tác giả chưa nghĩ ra....

Thứ 3 :Hỏi ý kiến tác giả

Tiếng không khí bị cắt vụn vang lên.

Trước khi hiểu điều gì xảy ra, Iguvua thấy đầu chóp của một vật sắc nhọn.

Đầu Iguvua bị lõm vào bởi 1 cú đâm tàn khốc.

Thanh kiếm giáng vào mắt phải của Iguvua vang lên tiếng lách cách hoang dại. Iguvua cuối cùng đã hiểu điều gì xảy ra, hắn thét lên.

"Hyaa! Tại sao! Tại sao ngươi chưa chết!"

Frost Pain xuyên qua hốc mắt bên phải của Iguvua, hắn có thể nhận thấy sinh lực nó bị giảm rõ rệt .

Phía trước Iguvua, Zaryusu, người bao trùm trong lớp băng, đứng lảo đảo đang cầm thanh kiếm chọc xuyên mắt của hắn.

Iguvua không thể hiểu tại sao Zaryusu Vẫn có thể đứng sau khi nhận đòn công kích băng giá mạnh mẽ đó.

Khả năng thứ 3 của Frost Pain.

Ban cho người sử dụng khả năng chống chịu sát thương có thuộc tính "băng" -

Ngay cả khi Frost Pain giúp anh chống lại sát thương băng, nó vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ hết toàn bộ sát thương của kỹ năng mạnh mẽ như Icy Burst. Sát thương từ hơi lạnh thấu đến tận xương. Anh đang dứng bên bờ sự sụp đổ, hơi thở rời rạc, di chuyển trở nên chậm chạp. Đuôi của anh thả yếu ớt xuống mặt nước. Hầu như không thể chiến đấu trong tình trạng đó khi mà thở cũng là một sự khó khăn. Cú đánh đó không thực sự được nhắm cẩn thận, nhưng nó đã được tung hết sức theo bản năng.

Đó là 1 cú đánh may mắn,

Zaryusu đấu tranh để mở to đôi mắt.

Anh đã tung hết toàn bộ mọi thứ cho cú đánh sau cùng vào Iguvua, và nó có thể cảm nhận đó là cú đánh chí mạng.

Zaryusu, không còn một chút năng lượng để chiến đấu, nhìn Iguvua với một tia hy vọng.

Iguvua nao núng. Hắn không còn có thể giữ cơ thể nguyên vẹn nữa, da trượt khỏi khuôn mặt, từng tiếng xương gãy vang lên. Ngay cả quần áo nó cũng bắt đầu mục nát. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc đó Zaryusu biết chắc là nó đã thắng...

Bàn tay chỉ còn da bọc xương giơ lên bóp ngay vào cổ Zaryusu

"Ta ... ta được tạo bởi đấng tối cao... Làm sao ta có thể .... Bị đánh bại như thế !"

Iguvua đã không thể nắm Zaryusu với nhiều lực nên anh đã thoát ra khỏi dễ dàng tuy nhiên-

"- Ahhhh-!"

Zaryusu rên rỉ khi một nỗi đau mãnh liệt xuyên qua cơ thể.

Một nguồn năng lượng hắc ám xuyên qua cơ thể Zaryusu, lấy dần sinh lực của anh. Ngay cả với một người được rèn luyện để chống chịu với đau đớn như Zaryusu cũng không thể chịu được cảm giác đau đớn bởi cái lạnh khi nó xuyên trực tiếp đến những tĩnh mạch trong người.

"Chết đi -!Lizardman!"

Từng mẩu khuôn mặt Iguvua rơi xuống, tan biến vào không khí.

Có thể sinh mạng của Iguvua đã không còn giá trị, nhưng lòng trung thành với chủ nhân khiến hắn mạnh mẽ một cách ghê gớm.

Zaryusu đang phải đấu tranh với tất cả mọi thứ anh có, Nhưng anh đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm khi cơ thể anh từ chối dịch chuyển.

Zaryusu chỉ còn một chút sinh lực. Nguồn năng lượng hắc ám mà Iguvua truyền vào người đang bòn rút sinh lực của anh.

Anh bắt đầu bị nao núng, tầm nhìn đã mờ đi.

Cả thế giới dường như bao phủ trong một màn sương mỏng.

Iguvua vẫn còn sống vì nhờ vào sức mạnh ý chí nở nụ cười chiến thắng khi hắn nhìn Zaryusu từ từ gục ngã.

Giết tên Lizardman này, và hai tên phía sau nó. Chúng hẳn là những sinh vật ưu tú của Lizardman.

Giết những tên Lizardman này sẽ là món quà tuyệt nhất nó dành cho đấng sang tạo - chủ nhân của hắn.

Những biểu lộ của Iguvua đã vẽ những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ mà không cần lời, khiến Zaryusu ngờ ngợ đoán ra những điều Iguvua nghĩ.

Chết đi

Cơ thể Zaryusu không còn cử động theo ý muốn, như cảm thấy nhiệt độ cơ thể hạ xuống như thể chất độc tràn ngập trong cơ thể. Nó khó có thể làm gì được nữa, duy chỉ tinh thần là còn minh mẫn.

Anh chưa thể chết ở đây được,

Rororo đã chạy mở đường với tất cả sức mạnh mình.

Zenberu là người đã đỡ cho anh.

Crusch sử dụng cạn kiệt nguồn năng lượng của cô ấy để trợ giúp cho anh.

Không chỉ có họ, anh cũng là người gánh vác trọng trách của tất cả Lizardman đã hy sinh trong cuộc chiến này.

Zaryusu cố suy nghĩ để tìm đường ra thì bất chợt nghe lời thì thầm

Giọng dịu dàng của Crusch

Giọng chân thành của Zenberu

Giọng tinh nghịch của Rororo

Những âm thanh mà đáng lẽ anh không thể nghe thấy.

Crusch mất ý thức, và Zenberu thì bất tỉnh.

Rororo được khiêng xa khỏi nơi đây

Zaryusu có nghe thấy được những điều này không khi anh đang mất ý thức? Tưởng tượng giọng nói của những đồng đội mà nó chỉ mới quen biết có 1 tuần? Hay tiếng gọi của gia đình?

Không.

Đúng thế, mạch suy nghĩ này là sai.

Mọi người đều ở đây với anh.

"-Ahhhh... Ahhhhhh-!"

Ngươi vẫn còn sức mạnh sao?

Zaryusu, người đang trên bờ vực của sự mất ý thức, rống lên, và giọng nói kinh ngạc của Iguvua cũng đồng thời vang lên.

Zaryusu dịch chuyển nhãn cầu và nhìn thẳng về Iguvua. Đôi mắt anh chứa đầy ý chí kiên định, điều này thật khó tưởng tượng được rằng chỉ một thoáng trước thôi ánh mắt của anh vẫn còn lờ đờ, điều này làm đông cứng nét mặt Iguvua.

"Crusch! Zenberu! Rororo!"

"Ngươi đang làm gì thế! Đi chết đi"

Nguồn sinh lực đó xuất phát từ đâu? Lượng lớn năng lượng hắc ám tiêm vào Zaryusu đã liên tục lấy đi sức sống của anh. Zaryusu cũng cảm nhận những tế bào trong người nặng đi và cơ thể của anh lạnh đi.

Ngay cả thế, anh cảm thấy ấm hơn với mỗi tên anh thốt lên. Hơi ấm không khởi nguồn từ sinh lực của nó

Nó đến từ trong lồng ngực -nơi trái tim. (ED: buff.buff everywhere)

Tiếng cơ bắp căng ra. Nó đến từ tay phải của anh, nắm đấm nghiến chặt. Anh đang tập trung toàn bộ sức mạnh mà anh đang có.

"Không thể nào! Làm sao ngươi có thể di chuyển! Đồ quái vật-!"

Iguvua kinh hãi nhìn Zaryusu tiếp tục di chuyển thân thể bất chấp những gì đang diễn ra.

Cảm giác giận giữ dâng trào trong tâm trí Iguvua, những hắn cố nén lại.

Hắn là Iguvua, là chỉ huy quân đội của Nazarick. Quan trọng hơn nửa, nó là Undead được tạo bởi vị vua vĩ đại của cái chết - Ainz Ooal Gown.

Hắn không được phép để thua trong trận chiến này -

"Chết đi!"

"Kết thúc rồi tên quái vật"

Zaryusu đã nhanh hơn một bước.

Đúng, cú đánh với tất cả sức mạnh của anh trong chớp mắt nhanh hơn khả năng truyền năng lượng hắc ám của Iguvua -

Nắm đấm siết chặt đánh trúng cán của Frost Pain -

Nắm tay Zaryusu chảy máu. Sau khi nhận 1 cú đánh trời giáng, Frost Pain xuyên qua não Iguvua.

"Ooooaaaaaaaaaa!!"

Iguvua là Undead nên hắn không cảm nhận nỗi đau, nhưng hắn có thể cảm nhận sinh mạng của mình đang dần dần tiêu tán.

"Không.. thể ... nào...Ainz...sama..."

Trong mắt Iguvua ánh lên tia không cam lòng. Khi thân thể Zaryusu ngã xuống như con rối bị cắt đứt dây, một âm thanh thì thầm thật nhỏ vang lên.....

"..Hãy... Hãy... Hãy... Tha thứ... cho thần" (ED: đây mới gọi là trung thành)

Iguvua đổ xuống khi hắn thì thào lời xin lỗi cuối cùng đến chủ nhân của hắn.

♦ ♦ ♦

Căn phòng lặng im phăng phắc. Hình ảnh phản chiếu trong gương thật không thể tin nổi, đến nỗi không một ai có thể hốt nên lời, Ngoài trừ Entoma.

"Cocytus sama, Ainz sama cho gọi ngài"

"Hiểu"

Cocytus nhìn một lượt qua khuôn mặt của các thuộc hạ và Entoma.

Chìm ngập trong ánh nhìn lo lắng của đám thuộc hạ, ông xấu hổ siết chặt hàm răng.

Cũng cùng lúc đấy, ông muốn có lời khen cho đám Lizardmen.

Một trận chiến kinh điển.

Chúng chuyển điều không thể thành có thể, lật ngược chiến thắng một cách ngoạn mục. dĩ nhiên Tên Lich có một vài sai lầm nhỏ, nhưng trừ điều đó ra bọn chúng khó có thể thắng.

"..Ngoạn mục, tuyệt đối ngoạn mục"

Cocytus phản ánh đúng tâm trạng của ông khi lặp đi lăp lại những từ này .

Những tên Lizardman đã vượt qua trở ngại lớn.

"..Đáng tôi nghiệp làm sao"

Cocytus thở dài khi ông nhìn thấy đám Lizardman tiếp tục nhảy múa ăn mừng.

Những chiến binh trong gương có thể yếu ớt, nhưng chúng mang lại phấn khích cho Cocytus .

"Ah... Thật đáng tội nghiệp"

Cocytus do dự. Ông nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, nghĩ về nó khiến ông đưa ra quyết định.

"Chiến nào"

Phần 6

Zaryusu cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng trong bóng tối, cảm giác thật thoải mái.

Mở mắt ra, một thế giới mờ nhạt chào đón anh , nó rất quen thuộc mỗi khi anh tỉnh dậy.

Đây là đâu ? Sao ta lại ở đây ?

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh , và đó cũng là lúc anh nhận ra có thứ gì đó đang đè lên người mình .

-Trắng

Nó là từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí vẫn còn mơ màng của anh. Zaryusu nhìn chăm chú vào thứ màu trắng. Khi tỉnh táo hẳn, anh chợt nhận ra.

Đó là Crusch. Cô ấy đang thiếp đi trên người anh.

"Ah..."

Ta còn sống.

Zaryusu cảm thấy nhẹ nhõm và gần như anh muốn thốt lên thành lời, nhưng anh giữ nó lại trong lòng. Anh không muốn đánh thức Crusch khi cô ấy còn đang ngủ , kể cả chạm vào cô ấy. Mặc dù cô ấy rất đẹp, nhưng anh không thể tùy tiện mà chạm vào cơ thể một cô gái một cách vô tư như thế.

Zaryusu đẩy hình ảnh của Crusch ra khỏi tâm trí rồi nghĩ đến những thứ khác.

Có rất nhiều thứ anh cần phải xem xét.

Thứ nhất, tại sao anh lại ở đây.

Lục lọi lại ký ức của mình , anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau khi chứng kiến sự sụp đổ của Iguva , Ý thức của anh đã biến mất.

Anh không bị bắt mà lại nằm ở đây, nghĩa là bộ tộc của anh có thể đã chiến thắng.

Anh khẽ thở dài để tránh đánh thức Crusch. Những gánh nặng gần đây đã khiến anh trở nên sáng suốt hơn. Nghĩ về nó bình tĩnh hơn thì vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Họ không hề có bất cứ thông tin gì về kẻ thù hay mục đích của chúng, khả năng cao chúng sẽ lại tấn công... Không, chúng chắc chắn sẽ không làm thế.

Anh để cho tâm trí của mình được nghỉ ngơi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Crusch và thở dài một lần nữa.

Sau đó, Zaryusu cử động nhẹ cơ thể mình . Toàn bộ cơ thể anh vẫn có thể vận động mà không có vấn đề gì. Anh nghĩ anh có thể đã tàn phế nhưng may mắn thay anh vẫn ổn.

Zaryusu chợt nhớ đến người anh em của mình. Ngoài Crusch ra thì không còn ai khác ở đây. Chuyện gì đã xảy ra với Zenberu? Tuy là một người khó chịu, nhưng có lẽ một lizardman khỏe mạnh như Zenberu thì chắc là sẽ ổn thôi.

Crusch có vẻ đã bị đánh thức bởi Zaryusu khi anh di chuyển. Như một linh hồn nhập vào cơ thể, cô ấy sẽ sớm thức dậy thôi.

"Hmm..."

Crusch khẽ kêu lên một âm thanh dễ thương và nhìn xung quanh. Ngay sau đó, cô nhận ra mình đang nằm bên trên Zaryusu và mỉm cười hạnh phúc.

"Muu-"

Crusch vẫn còn đang ngái ngủ ôm lấy Zaryusu và dụi vào lòng anh. Như một con vật muốn lưu lại mùi hương của nó.

Những vảy trắng rất mịn và thoải mái, anh có thể cảm thấy nó tỏa ra một mùi hương quyến rũ từ các loại thảo mộc.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ôm lấy cô.

Khi anh không thể chịu được nữa, Crusch nhìn chăm chú vào đôi mắt của Zaryusu.

-Và thời gian như dừng lại ngay sau đó.

Đối mặt với Crusch, người không chịu di chuyển đang ôm chầm lấy anh, Zaryusu tự hỏi anh sẽ nói gì. Cuối cùng, anh đã có sự lựa chọn mà anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả.

"Anh có thể ôm em được chứ?"

Nó dường như đã được chấp nhận bởi tình yêu mãnh liệt nồng cháy sâu trong tâm trí anh

Crusch kêu lên và đuôi của cô ấy chợt vẫy . Sau đó, cô lăn ra khỏi người Zaryusu cho tới khi đập vào tường.

Anh có thể nghe thấy Crusch nằm rên rỉ "ngốc, ngốc, mình đúng là ngốc mà".

"...Anh rất mừng khi thấy em an toàn, Crusch."

Những lời nói đó giúp Crusch lấy lại được bình tĩnh- nhưng đuôi cô ấy vẫn tiếp tục vẫy loạn - Ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với Zaryusu.

"Em cũng vậy, thật tuyệt khi anh vẫn ổn."

Nhìn gương mặt dịu hiền của Crusch, Zaryusu có một ý nghĩ không đúng đắn, nhưng nó sớm bị gạt bỏ bằng một câu hỏi.

"Em có biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ngất đi không?"

"Vâng, có một chút. Sau khi anh tiêu diệt Iguva, kẻ thù đã rút lui. Người anh trai của anh cũng đã tiêu diệt những con quái vật và tới cứu viện cả ba chúng ta... Đó là chuyện của hôm qua"

"Zenberu không có ở đây"

"Anh ta ổn. Anh ta hồi phục nhanh hơn anh và tỉnh dậy ngay sau khi nhận phép thuật phục hồi. Anh ta nên giải quyết hậu quả của cuộc chiến. Có lẽ em đã ngất vì kiệt sức sau khi nghe tất cả"

Crusch đứng dậy và ngồi cạnh Zaryusu. Zaryusu cũng muốn đứng dậy, nhưng Crusch ngăn anh lại.

"Đừng cố quá sức, anh bị thương nặng nhất trong số chúng ta."

Cô chợt nhớ lại cảnh tượng khi đó và cô cũng nhẹ giọng hẳn.

"Thật tuyệt khi anh không sao, thật tuyệt..."

Zaryusu vuốt ve Crusch người đang cúi mặt xuống và an ủi cô.

"Anh sẽ không chết trước khi được nghe câu trả lời của em. Anh cũng rất lo lắng cho em".

Câu nói này khiến họ dừng lại.

Không ai mở lời tưởng chừng khiến cho căn phòng chìm ngập vào trong bóng tối, và nhịp tim của họ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Crusch chậm rãi di chuyển đuôi, quấn vào đuôi Zaryusu. Sắc trắng và màu đen quấn lấy nhau tựa như hai con rắn đang giao phối.

Zaryusu nhìn Crusch một cách lặng lẽ, và Crusch cũng nhìn anh, họ có thể nhìn thấy nhau qua ánh mắt.

Zaryusu thốt lên một tiếng. Nó không phải lời nói, mà là một tiếng kêu. Đó là tiếng kêu khi anh lần đầu gặp Crusch.

-Tiếng gọi bạn tình

Zaryusu không làm bất kỳ điều gì khác sau tiếng kêu. Không, anh không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc để trái tim mình đập.

Một lúc sau, Crusch cũng thốt lên cùng một tiếng kêu. Một tiếng kêu của cảm xúc trong khi ngoe nguẩy cái đuôi của cô. Đó là tiếng gọi chấp nhận bạn tình.

Một nét quyến rũ hiện lên trên gương mặt Crusch, khiến cho Zaryusu không thể nào rời mắt khỏi cô.

Crusch nép mình vào Zaryusu, giống như lúc họ đã nằm ngủ.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dường như biến mất , hơi thở ấm áp của họ hòa quyện vào nhau, nhịp tim càng trở nên đồng bộ khi ngực họ chạm vào nhau, cả hai như hòa thành một.

"Oh! Đang bận à!?"

Cánh cửa bật mạnh và Zenberu xông vào.

Crusch và Zaryusu đứng hình.

Zenberu nhìn hai người họ với một sự hiểu lầm- Bởi Crusch đang nằm trên người Zaryusu. Anh ta nghiêng đầu hỏi.

"Hở? Chưa bắt đầu à?"

Họ hiểu những gì Zenberu vừa nói và chậm rãi tránh xa nhau ra, tới gần Zenberu mà không nói một lời.

Zenberu nhìn xuống hai người họ một cách bối rối và cúi về phía trước.

"-Gahhhh!"

Anh ta nhận lấy hai quả đấm vào bụng. Sau khi trút một hơi, cơ thể khổng lồ của Zenberu ngã quỵ xuống đất.

"Wooo ... đấm gì mà mạnh thế ... nhất là Crusch ... Gahh ... thực sự đau đó ..."

Phớt lờ Zaryusu ở cạnh bên, những cú đấm thịnh nộ của Lizardman nữ thậm chí có thể đánh bại Zenberu. Nó không đủ để trút sự tức giận của họ, nhưng không cần biết họ đánh Zenberu bao nhiêu lần, bầu không khí đó sẽ không bao giờ quay trở lại.

Họ nắm lấy tay nhau- Đó là một hành động lạ sau khi đánh bại Zenberu. Để giảm bớt nỗi lo của mình, Zaryusu hỏi Zenberu :

"Quên chuyện đó đi, tôi có một câu hỏi. Tôi có nghe được một số thông tin từ Crusch, nhưng anh có thể cho tôi biết tình hình hiện tại như thế nào?"

Zenberu không quan tâm về việc hai người nắm tay nhau và trả lời:

"Cậu không biết à? Chúng ta đã giành chiến thắng. "

"Anh trai tôi đang nắm quyền?"

"Đúng thế. Dù sao, những người thợ săn đã do thám khu vực xung quanh và không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của kẻ thù, của quân tiếp viện hay phục kích. Sẽ rất khó khăn để che giấu một đội quân lớn như vậy. Chúng ta vẫn đang đề phòng cảnh giác, nhưng anh trai của cậu đã tuyên bố chiến thắng. Tôi ở đây theo lệnh của anh cậu."

"Anh trai tôi có nhắn gì không?"

"Có, anh ấy nói -'Shahaha, hãy để hai người họ ngủ cùng nhau. Họ có thể có tiến triển, shahaha. Sẽ có một chút xấu hổ nếu chen ngang, nhưng tôi rất tò mò đấy shahaha '. "

"Đừng đùa chứ! Cái gì mà "shahaha"? "

"Oh ... Không có "shahaha" nào hết ..."

"Anh trai tôi không cười như thế, thực sự ..."

"Tôi chỉ biểu diễn nó một cách sống động hơn thôi..."

"-Anh đúng là đồ tồi tệ nhất."

Một hơi thở ớn lạnh khá giống với 'Burst Icy' phát ra từ miệng Crusch cùng với những lời này. Đó là một giọng nói đáng sợ thậm chí làm cho Zaryusu phải nổi da gà. Zenberu cũng chợt rùng mình và cứng đờ .

"Vậy, tại sao anh lại ở đây?"

"Ermm, tôi ở đây để phá vỡ ..."

"Nếu ngươi dám nói rằng ngươi đang ở đây để làm kẻ thứ 3, ta sẽ cho ngươi nếm mùi tất cả các phép thuật mà ngươi có thể nghĩ đến."

Zaryusu và Zenberu chắc chắn rằng Crusch không nói đùa.

"Eh ... Tôi ở đây để mời hai người tham gia buổi tiệc. Chúng ta là những nhân vật chủ chốt trong chiến thắng này, phải không? Chúng ta không thể bỏ lỡ bữa tiệc. Hơn nữa, chúng ta cần phải thảo luận về tương lai của Lizardmen ... "

"Tôi hiểu rồi..."

Sau khi nghe lời giải thích lòng vòng của Zenberu, Zaryusu cười nhạt sau khi hiểu được những gì anh ta muốn nói. Ý của Zenberu là: Có thể sẽ nổ ra một trận chiến khác, bây giờ chính là lúc để chứng tỏ sức mạnh của họ.

"Hiểu rồi, em cũng vậy à, Crusch?"

Crusch phồng má tỏ vẻ không thoải mái, trông như một con ếch Delmas sống ở các vùng đất ngập nước. Nhưng Zaryusu nghĩ rằng cô ấy dễ thương hơn nhiều.

"Vậy, chúng ta đi được chưa?"

Zenberu tình cờ hỏi Zaryusu và Crusch khi hai người họ đang nhìn vào mắt nhau.

"Ah ... Vâng, anh nói phải, chúng ta đi thôi."

Sau khi hai người họ nhận ra, cả ba đi ra ngoài cùng nhau. Khi họ bước xuống cầu thang và bước vào vũng nước, Zaryusu đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn Crusch và Zenberu. Một cái gì đó lớn đột nhiên đánh gục Zaryusu.

- Bang VOOM VOOM splash.

Nó nghe như vậy.

Zaryusu biến mất khỏi tầm nhìn của họ, và thay thế vào đó là hình dáng của Rororo. Bốn cái đầu của nó xoắn một cách mạnh mẽ, đẩy mũi của nó trên người Zaryusu, người đã rơi vào vũng nước.

"Rororo! Ngươi vẫn ổn! "

Zaryusu người dính đầy bùn đứng dậy và đứng lên đến với Rororo, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể và quan sát nó. Nó có vẻ đã được điều trị tốt, tất cả các vết bỏng đã được chữa lành, như là nó chưa từng bị thương.

Rororo quấn quýt Zaryusu với những đầu của nó, gần như phủ lấy hoàn toàn Zaryusu.

"Này này này, dừng lại, Rororo."

Zaryusu cười khi anh kiềm chế Rororo lại bằng giọng nói của mình. Rororo chỉ biết khóc hạnh phúc, nhưng không buông ra.

Splash Splash Splash.

Zaryusu đột nhiên nghe thấy một nhịp điệu của nước, và không khó để tìm nguồn gốc của nó.

Đó là Crusch. Cô ngắm nhìn Zaryusu và Rororo với một nụ cười dịu dàng, nhưng cái đuôi của cô đang đập vào vũng nước với một nhịp điệu.

Zenberu người đang đứng bên cạnh Crusch bước đi chậm rãi với một dáng vẻ nghiêm túc.

Rororo đột nhiên ngừng lại. Nó cảm thấy gì đó không ổn.

"Chuyện gì vậy?"

"Không, không có gì ..."

Zaryusu nhìn Crusch, người hỏi anh và đang trở nên bối rối. Anh nhìn thế nào cũng chỉ thấy Crusch mỉm cười và hạnh phúc khi Zaryusu và Rororo đã được đoàn tụ. Nhưng vì một lý do nào đó, nó lại cho anh một cảm giác ớn lạnh.

"Lạ thật-"

Crusch mỉm cười một lần nữa.

Rororo thả Zaryusu và cho anh lấy lại sự tự do của mình. Zenberu dường như đang lo sợ một điều gì đó. Anh ta không thể chịu nổi bầu không khí này được nữa và nhanh chóng chuyển đề tài.

"Được rồi Rororo, ta và ngươi sẽ đi trước."

Tất nhiên, Rororo không thể hiểu được ngôn ngữ của Lizardmen, nhưng nó ngoan ngoãn cho phép Zenberu cưỡi nó và chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Bỏ lại cả hai phía sau, một bầu không khí kỳ lạ xuất hiện giữa Zaryusu và Crusch.

Crusch ôm đầu.

"Ah ~ thực sự, mình đang làm gì vậy. Cảm thấy như trái tim mình không phải là của mình vậy. Tuy chẳng hợp lý chút nào, nhưng mình không thể giúp chính bản thân. Nó giống như một lời nguyền vậy. "

Zaryusu hiểu cảm giác của cô. Bởi vì anh cũng có cảm giác như vậy trong lần đầu tiên gặp Crusch.

"Thật lòng mà nói, Crusch- Anh rất hạnh phúc."

"- Sao cơ!?"

Splash, một tiếng đập mạnh vào nước. Zaryusu sau đó tiến lại gần Crusch.

"Này, em có nghe không?"

"Hmmm?"

"Những gì chúng ta đã bảo vệ thành công cũng là những gì chúng ta cần phải bảo vệ từ bây giờ."

Âm thanh của những tiếng cười ồn ã theo cơn gió đến đây, họ nên dự tiệc ngay bây giờ. Bữa tiệc tiễn biệt tổ tiên, ăn mừng chiến thắng và để tưởng nhớ những người đã hi sinh.

Rượu vang là một thứ rất sang trọng và đắt tiền. Nhưng đó không phải trở ngại, nhờ một trong bốn báu vật của bộ lạc Zenberu mang đến, cung cấp rượu vang không giới hạn. Và bởi tất cả bộ lạc đều đang ở đây, họ có thể cùng nhau tận hưởng bầu không khí vui vẻ đến khó tin này.

Zaryusu lắng nghe những tiếng reo hò mừng rỡ và nói với Crusch với một nụ cười:

"Đây chưa phải là kết thúc. Đấng tối cao đó có thể sẽ tấn công, nhưng... chúng ta nên thư giãn hôm nay."

Zaryusu sau đó khoác tay lên hông của Crusch.

Crusch thuận thế bám chặt cánh tay Zaryusu và ngả đầu trên bờ vai anh.

"Chúng ta đi chứ?"

"Vâng...". Crusch trả lời sau khi do dự một lúc

"...Anh yêu."

Hai lizardman đi cùng nhau, tan biến trong đám đông ồn ào-

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Chương 4: Bình Minh Của Tuyệt Vọng

Phần 1

Cocytus nặng nề lê bước chân về phía Throne Hall. sự ảm đạm và nặng nề bao trùm lên tất cả trên khuôn mặt của từng người.

Lý do của việc đó chính là sự thất bại của cuộc chiến với tộc Lizardman. Là một người thống lĩnh đội quân của Nazarick vinh quang, Cotycus đã để sự thất bại ảnh hưởng đến danh tiếng của chính mình.

Với tư cách là một chiến binh, Cocytus dành rất nhiều sự tôn trọng cho những chiến binh thật sự như Lizardman.

Tuy nhiên, hai việc đó là hoàn toàn khác nhau.

Nazarick sẽ không chấp nhận sự thất bại này. Hơn nữa, đây không phải là một trận chiến có phòng bị giống như trong quá khứ, đây là một cuộc chiến có ý nghĩa khai phá . Bất cứ ai thất bại trong lần đầu ra quân đều có một tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Nhớ lại lời của Demiurge, sức mạnh quân đội Nazarick đang bắt đầu đi xuống, nhưng nó chỉ là cái cớ. Thậm chí có một khả năng rằng Chủ nhân đã sắp đặt sự thất bại này ngay từ đầu.

Cuối cùng thì Throne Hall đã ở phía trước, và căn phòng trước nó được đặt tên là "Solomon's Gate" đã hiện ra trước mắt. Họ càng gần hơn với Throne Hall nhưng đồng thời bước chân của họ càng nặng nề hơn, như thể họ đã bị ảnh hưởng bởi một ma thuật nào đó vậy.

Ngay cả khi ông đổ lỗi cho chủ nhân của mình, nó sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Có thể ông sẽ bị giết chết, hoặc tự kết liễu chính bản thân mình nhưng ông đã chuẩn bị một tinh thần đề hứng chịu việc này .

Điều mà Cocytus sợ nhất: Đó chính là việc đã làm chủ nhân thất vọng .

Nếu Đấng Sáng tạo cuối cùng từ bỏ ông, ông sẽ phải làm gì?

Cocytus luôn tự cho rằng mình là một thanh kiếm được chủ nhân sử dụng và "ngoan ngoãn" chém bay mọi thứ khi có yêu cầu. Đó là lý do tại sao việc trở nên vô dụng là một việc cực kỳ đáng sợ.

Không chỉ vậy, nếu các Thủ vệ khác sẽ từ bỏ vì sự chia sẻ trách nhiệm , Cocytus sẽ không biết làm thế nào để đối mặt với bọn họ.

"Điều này chắc chắn sẽ không được tha thứ nếu nó nghiêm trọng đến vậy. Lỗi lầm của mình không xứng đáng để được tha thứ"

Hơn nữa ...

"Nếu chủ nhân trở nên thất vọng vì điều này, và rời khỏi nơi này giống như những đấng tối cao khác. Điều gì sẽ xảy ra sau đó???"

Cocytus rùng mình. Là một người lạnh cmn lùng, nguyên nhân của điều đó không phải bị tác động từ bên ngoài mà là chính từ bên trong. Ông đang bị căng thẳng và đau khổ dày vò. Nếu là con người, ông chắc sẽ nôn mất.

"Không, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Ainz-sama chắc chắn sẽ không ... từ bỏ chúng ta"

Đấng tối cao cuối cùng đang trị vì tại Lăng mộ quyền lực này, nơi mà tất cả những người khác đã rời đi.

Ngay cả khi ngài ấy là người có quyền lực tối cao nhất, ngài cũng là chỗ dựa vững chắc của mọi người.

"Đúng vậy, ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta dễ dàng như vậy đâu." - Cocytus tự an ủi chính mình, nhưng ẩn sâu trong đó, ông vẫn còn băn khoăn về những chuyện có thể xảy ra.

Họ đã đến "Cổng Solomon".

Thông thường, ngoài các golem và quái vật tinh thể bảo vệ môi trường xung quanh thì căn phòng này không có bất kỳ người nào. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này đã có sự khác biệt . Đó chính là sự hiện diện của bốn Thủ vệ - Demiurge, Aura, Mare, và Shalltear. Ngoài ra, bốn Thủ vệ còn mang theo trang bị cao cấp nhất của mình.

Tất cả cái nhìn đều đổ dồn về Cocytus. Ánh mắt đầy hoảng loạn thoáng hiện lên trên khuôn mặt của ông.

Bởi vì ông cảm thấy rằng có lẽ sự tức giận của mọi người sẽ trút hết lên vai của mình. Nhưng không, Cocytus lại cảm thấy rằng có lẽ mọi người đang tự đổ lỗi cho chính bản thân họ.một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, liệu tất cả mọi người sẽ có chung cùng một ý nghĩ?

Hơn nữa, ông cũng phải tự trách mình vì đã yên lặng trước mặt mọi người .

"Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Ngay cả Demiurge là người đang ở bên ngoài cũng đến sớm hơn tôi. "

"Không có gì. Không cần phải xin lỗi vì một vấn đề nhỏ như vậy. "

Demiurge trả lời thay cho tất cả mọi người.

Giọng của Demiurge cũng không có gì khác so với bình thường , khó có thể phát hiện ra điều gì ẩn sâu trong câu nói đó. Tuy nhiên, Demiurge là một Thủ hộ vệ chuyên về chiến lược nên có thể kiềm chế cảm xúc của mình một cách rất tốt. Do đó khó có thể thể xác định được Demiurge đang cảm thấy khó chịu hay không.

Trong sự kiện lần trước, khi chủ nhân và Shalltear đấu với nhau, việc Demiurge bộc lộ cảm xúc thật của mình là một ngoại lệ hiếm hoi. Mặc dù vậy, điều đó cho thấy sự trung thành của Demiurge với chủ nhân lớn đến nhường nào!

"Các Thủ vệ khác đã được thông báo. Lần này hãy để tôi thay thế cho Albedo làm đại diện cho Thủ vệ. Còn ai có ý kiến gì khác không? "

"Không, Không có vấn đề gì cả."

Albedo hiện đã thay thế Sebas trong việc hầu cận chủ nhân và cô ấy không có mặt ở đây.

"Tốt lắm. Sau khi người cuối cùng có mặt, chúng ta sẽ đi đến Throne Hall cùng nhau. Tuy nhiên, ngay lúc này- khi Albedo không có mặt, tôi muốn nói về việc bày tỏ sự tôn kính với chủ nhân. Thông thường chúng ta sẽ làm như vậy, nhưng trong tình hình đang cấp bách hiện nay, chúng ta sẽ bỏ qua lần này. Vì vậy sẽ chỉ có mệnh lệnh bằng lời nói, mong mọi người hãy lắng nghe cẩn thận. "

Thủ vệ đêu gật đầu xem như đã hiểu. Cotycus đang đặt ra một câu hỏi. Tất cả Thủ vệ đều đã có mặt. Vậy họ đang chờ đợi ai?

Tuy nhiên, câu trả lời của ông được trả lời ngay lập tức.

Cocytus bất ngờ phát hiện ra một người đang tiến về phía họ.

Thực sự thì không hẳn là "người" , đúng là Cocytus đã nhìn thấy một sinh vật đang "trôi nổi" trong không khí và tiến thẳng về phía bọn họ.

Hình đạng bên ngoài của nó trông giống một thai nhi. Không, trông giống một phôi thai thì đúng hơn. Nó có một cái đuôi, và cơ thể của nó là một màu hồng vô cùng tươi sáng. Phía trên đầu của nó là một vầng hào quang và trên lưng là một đôi cánh, nói đúng hơn trông giống như hai cành cây đã trụi lá gắn trên lưng. Nó có chiều dài khoảng tầm 1m, và đang "trôi" lơ lửng về phía trước.

"Đó là?"

Demiurge trả lời cho câu hỏi của Aura.

"Đây là Victim-Thủ hộ vệ tầng thứ 8."

"Đúng vậy, đây là Victim ..."

Victim quay một vòng tròn khi qua cổng Solomon. Cocytus cảm thấy rằng đứa bé đó đang quan sát toàn bộ khu vực xung quanh.

Victim thực sự không có cổ. Chính vì thế để quan sát môi trường xung quanh mình, nó phải biến đổi toàn bộ cơ thể để làm việc đó.

« Đập con muỗi, vô kỉ luật, con lợn gặm tỏi.bla bla bla hentai.... echi.." [Chào mọi người, ta là Victim.] (Chú thích: Ngôn ngữ của Victim vô nghĩa với người bình thường)

Demiurge hoàn toàn không bối rối trước những « lời nói » của Victim và thay vào đó, anh trả lời thay cho tất cả mọi người:

"Chào mừng, Victim. Tôi là Demiurge, hiện thay mặt Albedo là Tổng đội trưởng đội thủ vệ. »

"Ssa latem ynihs ym etiB." [Ta đã nghe điều này từ Ainz-sama.]

Sau khi nói xong, Victim xoay người một lần nữa và hiện lên dưới một hình dạng con người thực sự.

"Smaeb leets tlem t'nac leuf Tej" [Ta cũng đã nghe nói về danh tiếng của mọi người, vì thế chúng ta hãy bỏ qua việc giới thiệu bản thân mình.]

"Đã rõ. Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta đã bàn trước đó. "

Mọi người đều chăm chú lắng nghe lời nói của Demiurge, bởi vì một lúc nữa thôi họ sẽ được tham kiến Ainz-sama, Đấng tối cao của tất cả các đấng tối cao, là trung tâm, trái tim của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick . Nếu họ mắc phải một sai lầm, dù chỉ là rất nhỏ, chắc chắn họ phải dùng sinh mệnh của họ để chuộc lại những lỗi lầm đó.

Sau khi đã giải thích và ngừng lại một thời gian để mọi người hiểu, Demiurge dẫn đầu và theo sau đó là những Thủ về tiến vào Throne Hall.

Khi họ bước vào, Cocytus, người đã có mặt trong căn phòng này vài lần trước đó, cảm thấy cực kì hãnh diện.

Kiến trúc được chạm chỗ tinh xảo, đi kèm với đó là những lá cờ đại diện cho các Đấng tối cao. WI được đặt trong căn phòng này. Nơi này chính trái tim của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick . Thật là một cảnh tượng hùng vĩ, khiến cho những người đến đây đều sẽ quên đi nỗi buồn của chính mình.

Các Thủ vệ để lại đầy tớ của họ ở phía sau và xếp thành một hàng theo thứ tự trước ngai vàng. Sau đó, họ phải đối diện với biểu tượng guild -Ainz Ooal Gown treo trên tường và buộc phải cúi chào thể hiện sự cung kính và lòng trung thành của mình.

Tiếp đó, tất cả bọn đều quỳ xuống bằng một chân, họ nghiêng mình kính cẩn và âm thầm chờ đợi để tiếp kiến vị chủ nhân của mình.

Không lâu sau đó, những âm thanh nặng nề của cánh cửa gỗ phía sau vang lên, có những bước chân đang dần tiến vào phòng chính. Không cần phải ngoảnh đầu, họ biết rằng đó không phải chủ nhân của họ. Vì chủ nhân của Đại lăng tẩm vĩ đại Nazarick không thể bước vào mà không có người hộ tống.

"Chào mừng sự xuất hiện của Đấng tối cao của Nazarick, Ainz Ooal Gown-sama, và Thống lĩnh Thủ hộ vệ, Albedo-sama."

Đó là một trong những chiến hầu - Yuri Alpha.

Một lần nữa, âm thanh mở cửa lại vang lên, tiếp đó là âm thanh được tạo ra bởi giày và đi kèm với một âm thanh nổi bật không lẫn vào đâu được. Đó là âm thanh được tạo ra bởi một người đi giày cao gót.

Như mọi khi, lúc chủ nhân bước vào phòng, những người bên trong phải cúi đầu để bày tỏ lòng tôn trọng chân thành của họ. Thế nhưng lần này họ không làm gì cả. Điều này được chứng minh bởi lòng trung thành của họ từ rất lâu rồi.

Duy chỉ có Cocytus không làm như vậy.

Những cảm xúc chứa đầy bên trong đã chi phối khiến ông không thể che giấu nổi sự bối rối. Các hành động chỉ là vô ý nhưng tại lúc này, nó đã ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí quanh đó.

Bằng giác quan của mình, Cocytus đã phát hiện ra rằng những Thủ hộ vệ khác đều đang nhìn về phía ông ta. Mặc dù Albedo đang đi phía sau Ainz đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng đã không giấu nổi vẻ không hài lòng đang hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, chẳng ai dám hé nửa lời.

Những bước chân chậm rãi đi qua các Thủ hộ vệ. Bầu không khí yên lặng đến nỗi âm thanh phát ra từ việc ngồi xuống ngai vàng có thể nghe thấy được. Sau đó, Albedo mới bắt đầu lên tiếng.

"Tất cả mọi người hãy ngẩng đầu lên để chiêm ngưỡng sự hiện diện của Ainz Ooal Gown-sama."

Các Thủ vệ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về ngai vàng..

Cocytus cũng ngẩng đầu lên ngay lập tức, không do dự

Với cây quyền trượng tượng trưng cho quyền thống trị trong tay Ainz, một vầng hào quang kỳ quái đáng sợ bao quanh toàn bộ cơ thể của cậu và toát lên vẻ bí ẩn. Đúng là Đấng Tối Cao của lăng mộ Nazarick - Ainz Ooal Gown .

Đứng phía sau ngài là Albedo, nàng đang điểm danh các Thủ hộ vệ kể cả Cocytus, sau đó nàng gật đầu hài lòng rồi quay mặt về phía Ainz.

"Ainz-sama, tất cả các Thủ vệ của Nazarick đã tập hợp trước mặt ngài. Xin vui lòng ra lệnh cho chúng thần. "

Ainz « uh » một tiếng và chống mạnh cây quyền trượng xuống dưới đất. Điều này đã làm thu hút các ánh mắt của tất cả mọi người. Ainz-sama cất lời :

"Tốt lắm các Thủ vệ. Đầu tiên, cho phép ta gửi lời khen ngợi tới Demiurge!"

"Vâng!"

"Mỗi lần có chuyện, ngươi đều có mặt. Ngươi đã làm việc rất tối, ta sẽ ghi nhận những cống hiến của ngươi. "

"Oh, oh, Cảm ơn ngài rất nhiều, Ainz-sama! Nhưng thần là bề tôi của người, do đó mỗi khi có chuyện dĩ nhiên thần phải có mặt ngay lập tức. Cống hiến sức lực cho ngài là vinh hạnh của thần. "

Demiurge vui mừng đến mức quá khích.

"Tốt . Tình hình xung quanh lăng tẩm ra sao? "

"Vẫn bình thường. Thần đã kiểm tra và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nếu bất kỳ người nào tới gần, chắc chắn chúng sẽ bị phát hiện ngay lập tức ... "

"... Điều đó là rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng ta không thể nói trước được bất cứ điều gì, kẻ thù có thể làm nhiều cách mà chúng ta không thể biết trước được. À mà hơn nữa, ta đã nhận được bộ da mà ngươi đã chuyển ... Sau khi đã giám định xong, nó có thể sản xuất được các cuộn giấy cấp thấp. Nguồn cung cấp nó có đầy đủ và đều đặn không?"

"Không vấn đề gì cả. Chúng thần đã kiếm được tương đối đầy đủ. "

"Tốt ... Vậy tên những sinh vật đó là gì?"

"Quái vật hoang dã ... Ha! Sinh vật mà Ainz-sama là từng đề cập đến ... "

Demiurge cân nhắc một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục trả lời.

"Chúng là những "con cừu hai chân" từ Pháp Quốc. Ngài cảm thấy như thế nào nếu đặt tên chúng là Bellion? "

Cảm giác hưng phấn của Demiurge đã khiến cho Cocytus cảm thấy quái dị. Về cơ bản, Demiurge là một người tốt tính và nhã nhặn. Tuy nhiên, anh ta chỉ như vậy đối với các đồng đội khác được tạo ra bởi các Đấng tối cao. Còn với kẻ khác, anh ta là một người vô cùng tàn nhẫn.

Ẩn sâu dưới những lời nói tốt đẹp đó, nó đã có thể có nói lên tính tàn bạo của anh ta. Mặc dù ý định của Demiurge là hướng về những con thú hoang dã - chủ đề của cuộc thảo luận trước đó, nhưng anh ta lại cư xử một cách thiếu tính toán?

Theo như sở thích cá nhân của Demiurge , có cái gì đó không ổn. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay nó không thích hợp để nói ra.

"Tóm lại. Đó là những con cừu."

Cái cách mà Ainz nói một cách nhẹ nhàng khiến cho Demiurge và Albedo bật cười.

"Mặc dù ta thích gọi là dê núi hơn ... nhưng cái tên đó cũng được. Vậy thì, chúng ta hãy tiếp tục ghép những con cừu với bộ da ... Liệu làm nhiều như vậy có ảnh hưởng đến hệ sinh thái không? "

"Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, chỉ với việc sử dụng ma thuật phục hồi, chúng ta có thể lặp lại quá trình ghép nhiều lần. Đó là lý do tại sao chúng ta không cần phải cung cấp quá nhiều vì điều đó là không cần thiết. Tất cả điều này là kết quả của thí nghiệm là thần đã dày công nghiên cứu. "

"Eh? Nếu ma thuật phục hồi được sử dụng, không phải những phần bị cắt sẽ biến mất sao? "

"Về vấn đề này ... có một điều mà bây giờ chúng ta hiểu được thông qua thí nghiệm phục hồi. Nếu trước khi chúng ta sử dụng ma pháp phục hồi, chúng ta chỉ cho phép một phần trải qua một sự thay đổi đáng kể trong hình dạng - ví dụ xay thịt - sau đó cơ thể sẽ được giữ nguyên. Điều đó có nghĩa là, nếu ma thuật được được tạo ra sau khi đã lột da, ma pháp phục hồi sẽ công nhận nó là cơ thể mới. Do đó nó sẽ không biến mất ngay cả khi ma pháp phục hồi được áp dụng. Ngoài ra, đôi khi nó xảy ra một số lỗi nho nhỏ, là nó hoạt động không được trơn tru cho lắm và sẽ để lại một vết sẹo. Tương tự với việc làm các cuộc giấy cấp thấp. Nhưng ngài đừng lo các vết sẹo sẽ mất theo thời gian. "

"Hóa ra là vậy ... một ma pháp thật mạnh mẽ ... rất tốt, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu."

" Thần tuân lệnh. Từ nay trở đi thần sẽ tiến hành tiến hành thử nghiệm theo độ tuổi và giới tính. Qua đó thần sẽ khẳng định được da của loài nào là tốt nhất."

"Uh, tốt. Tiếp theo là Victim ".

"Snaem ti kniht uoy tahw snaem ti kniht tấn od tôi .drow taht gnisu ú uoY." [Vâng, Ainz-sama]

"Chỉ có một lý do để triệu hồi cái ngươi ở đây. Nếu một sự kiện bất ngờ xảy ra, kỹ năng đặc biệt của ngươi sẽ được dùng để bảo vệ ta và các Thủ vệ khác ... Ta xin lỗi. Nhưng thật sự ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một lần nữa ta thành thật xin lỗi. "

"Siht naht reggib semit eerht ... tsael ta eb ot sah gnidliub EHT? Stna ROF retnec A? Siht si tahW" [Demiurge đã nói với thần , xin ngài đừng lo lắng, Ainz-sama. Thần cũng là bề tôi của Ainz-sama. Hơn nữa, nếu sự hi sinh và kĩ năng nhỏ mọn của thần có thể bảo về được Đấng Tối Cao, thần rất vui lòng và sẵn sàng để làm điều đó!.]

Thấy là Ðấng Tối Cao hạ thấp đầu, Victim vội kêu lên:

"SihT ekaT! Enola og ot suoregnaD s'tI" [Kẻ hèn mọn như thần không xứng đáng để nhận sự cúi đầu của Đấng sáng tạo vĩ đại đâu ạ!]

"Khi gặp phải một tình huống bất thường, để ngăn chặn kẻ thù bỏ trốn, bọn ta thậm chí có thể giết ngươi. Thậm chí nếu ngươi chấp nhận điều này, bọn ta muốn ngươi biết rằng ta sẽ không bao giờ giết ngươi vì bất cứ lý do gì cả. Ngươi cũng là một trong những đứa con yêu quý của ta, nhưng ta không thể không làm vậy. Nếu ta để kẻ thù trốn thoát và lởn vởn ngoài kia, có thể chúng ta sẽ nhận được cái kết ngoài ý muốn... Đó chính là lý do "

"Tihs suoires emos ees annog er'uoy ... ruoh diện Selim 88 stih ybab siht nehw, kỷ nguyên tcerroc snoitaluclac ym fi" [Vậy là đủ rồi, Ainz-sama. Thần hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của người]

"Trong Kinh Thánh Nazarick, nó được gọi bởi một từ. Mặc dù nó được vay mượn "Tin lành", nhưng nó có nghĩa là [Từ bỏ cuộc sống của chính mình với người mình yêu là tình yêu lớn nhất]. Ta dành từ đó cho ngươi. Một lần nữa ta chân thành cảm ơn lòng trung thành của ngươi."

Ánh mắt của Ainz từ từ di chuyển

"Tiếp theo là Shalltear."

Ngoài mong đợi, vai của Shalltear run lên. Cô Nàng cất lời mang theo sự run rẩy và trầm thấp.

"Vâng ... vâng!"

"... Đến đây."

Không giống như những Thủ vệ khác khác, chỉ có cô được gọi đến bên cạch chủ nhân, Shalltear rất ngạc nhiên và đứng lên với vẻ mặt hoảng loạn. Từ phía sau, người khác có thể thấy được sự bối rối của cô, giống việc một người sắp "lên thớt" vậy. Tuy nhiên, cô vẫn đứng dậy như thể cô rất mong chờ vinh quang đó.

Shalltear bước lên cầu thang, cô quỳ xuống trên một đầu gối cách Ngai vàng một khoảng ngắn.

"Shalltear, ngươi biết ta đang muốn nói về vấn đề gì chứ?."

Nghe đến đây, Shalltear đã biết ngay lập tức chủ nhân đang đề cập đến vấn đề gì và sự xấu hổ đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Ah! Ainz-sama! Xin ngài hãy trừng phạt thần! Thần là một Thủ Vệ, thần được tạo ra để phục vụ và bảo vệ Đấng Sáng Tạo, nhưng thần đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn và không thể tha thứ. Xin ngài hãy trừng phạt thần bằng hình phạt nặng nhất! "

Giọng nói đau đớn của Shalltear vang vọng khắp Throne Hall và Cocytus cũng có chung một cảm xúc như vậy. Không, tất cả mọi người đều có chung một cảm xúc.

Ngay cả khi tâm trí của họ bị điều khiển, họ cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình khi đã giương vũ khí về phía Đấng tối cao của mình.

" Shalltear, lại đây...."

Thấy bàn tay của ngài đang đưa ra, Shalltear chậm rãi tiến về phía ngai vàng.

Khi Shalltear cúi người khi tới nơi, Ainz đưa bàn tay xương xẩu của mình ra vuốt ve cô một cách đầy tình cảm.

"Ai-Ainz-sama ...."

Lúc đó sự sợ hãi dường như tan biến trong cô, Shalltear thận trọng ngẩng đầu lên và mở miệng nói nhỏ.

"... Sự thất bại đó là sai lầm của ta, thậm chí nhiều hơn thế vì kẻ thù sở hữu WI, thất bại đó là không thể tránh khỏi. Shalltear ... Ta yêu tất cả các ngươi- những người trung thành với Nazarick. Và tất nhiên ngươi cũng có trong đó. Ngươi muốn ta trừng phạt ngươi trong khi ngươi không phạm sai lầm nào. Liệu ta có thể làm như vậy không? "

Cocytus không rõ đang xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của chủ nhân chỉ toàn xương và không có môi, vì thế không thể đoán được ngài đang nói gì, có lẽ người đang nói đến một cái tên.

"Oh, Ainz-sama! Ngài muốn nói rằng ngài yêu em! "

Giọng nói đầy cảm xúc của Shalltear vang lên toàn bộ phòng.

Bởi vì ngài đứng đằng trước mặt Shalltear nên Cocytus không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên rõ ràng qua phản ứng của cô. Giọng nói trở nên nghẹn ngào "thấm đẫm" nước mắt và vai cô đang run lên.

Chủ nhân đang ân cần quan tâm chăm sóc Shalltear và thậm chí tay ngài còn cầm chiếc khăn trắng .

"Được rồi, được rồi, Shalltear, đừng khóc nữa. Nếu không, khuôn mặt xinh đẹp của ngươi sẽ hỏng mất. "

Shalltear im lặng và cảm nhận một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô

Mare và Aura đã rơi lệ.

Demiurge cũng thấy cay khóe mắt. Cocytus cảm thấy ghen tị với những người đang rơi lệ, và một lần nữa quay lại nhìn những người đồng hành nguyện sẽ chiến đấu hết mình vì chủ nhân của họ.

Điều mà Shalltear là sợ nhất có lẽ là trường hợp Đấng tối cao cuối cùng sẽ không chấp nhận sự trung thành của cô.

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Chủ nhân đón nhận cô bằng tất cả tình cảm của mình, và cô hạnh phúc vì điều đó.

Cocytus cảm nhận được rằng Shalltear đang rất vui và hạnh phúc. Còn ông, Cocytus, người đang ở trong một hoàn cảnh tương tự như cô ... không ... ông đang ở một hoàn cảnh khó khăn hơn nữa nên chỉ biết nhìn Shalltear từ đằng sau với ánh mắt đầy ghen tị.

" Shalltear, cho ngươi lui ..."

"-Ainz-Sama."

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời của Ainz. Hành động thiếu tôn trọng đó được xuất phát từ Albedo. Tiếp đó, cảm xúc của cậu lại rơi vào vòng hỗn độn và một cảm giác bất an sống dậy bên trong cậu.

" Thần nghĩ vẫn phải có một hình phạt đích đáng. Đây là điều lệ đã được đặt ra, thưa ngài. "

"... Albedo, đó là quyết định của ta, ngươi đừng ..."

Khi thấy chủ nhân nói bỏ lửng. Cocytus không biết tại sao ngài ấy lại làm vậy. Nhưng điều đó đã thay đổi những gì ngài đã nói trước đó về vấn đề của Shalltear.

"Ainz-sama, thần cũng ủng hộ quan điểm của Albedo. Vui lòng hãy trừng phạt thần. Điều này sẽ chứng minh được lòng trung thành của thần. "

"... Ta biết. Ta sẽ quyết định hình phạt cho ngươi sau. Bây giờ cho ngươi lui."

"Vâng, Ainz-sama."

Đôi mắt của Shalltear thậm trí còn đỏ hơn nhiều khi cô bước xuống cầu thang và quay trở lại vị trí của mình trong một tư thế tôn trọng.

Tiếp đó.

"Cocytus, Ainz-sama có một vài lời muốn nói với ngươi. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương xuống Cocytus.

Cuối cùng cũng đến lượt ông.

Cocytus cúi đầu cực kỳ thấp. Khi yết kiến chủ nhân, tư thế mà chỉ cho phép ông nhìn xuống sàn nhà thể hiện một thái độ cực kì quan trọng. Tuy nhiên, Cocytus làm như vậy vì không đủ dũng khí để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của chủ nhân.

"Ta đã xem tình hình chiến đấu của ngươi với các Lizardman, Cocytus."

"Vâng!"

"Và ngươi đã thất bại."

"Đúng vậy! Đây là thất bại của thần, thần xin chịu tội. Xin hãy trừng phạt thần- "

Lời xin lỗi của Cocytus bị gián đoạn bởi âm thanh của chiếc giầy cao gót. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Albedo đã vang lên.

"... Thái độ của ngươi đối với Ainz-sama là rất vô lễ, Cocytus. Nếu ngươi muốn tạ lỗi, hãy ngẩng đầu lên. "

Cocytus ngẩng đầu lên và đối mặt với chủ nhân của mình đang ngồi trên ngai vàng.

"... Cocytus với tư cách là một tướng bại trận, ngươi không có lời gì để nói với ta sao? Ngươi đã không trực tiếp chỉ huy và dẫn đầu. Ngươi đã làm gì vậy?"

"Thần là người phụ trách quân đội của Narzick. Thần đã không mang lại chiến thắng để dâng lên chủ nhân vĩ đại của mình, thậm chí bị mất Lich Commander(Vong Linh Đại Pháp sư) do Ainz-sama tạo ra. Thần thật vô dụng! "

"Eh? Ah, Đó chỉ là Undead dùng một lần, không cần phải thương hại chúng làm gì. Ngươi đừng để tâm, Cocytus. Những gì ta muốn là người suy nghĩ như thế nào về thất bại lần này. Đừng tự trách mình quá nhiều,ta không có ý định đổ lỗi cho ngươi về thất bại này. "

Tất cả những Thủ vệ và đám lóc nhóc đứng đằng sau họ đang đợi chờ lệnh đều bối rối. Tất cả trừ Demiurge và Albedo.

Oh! Hóa ra là Demiurge đã đúng!

Cocytus cảm thấy rằng chủ nhân đang tiếp tục nói và tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ của chính mình.

"Bởi vì ngay cả khi ta chỉ huy, ta cũng không chắc có thể thắng được bọn chúng!! "

Một tiếng cười vang lên khắp Throne Hall. Thật buồn cười.. Ngài, Đấng Tối Cao Ainz Ooal Gown, ngài có thể thất bại ư? Trong thực tế, cho đến thời điểm này, Ainz chưa được nếm mùi vị thất bại lần nào. Có thể nói đó chính là lời an ủi đối với Cocytus.

"Tuy nhiên, ta có một câu hỏi cho ngươi, Cocytus: " ngươi đã nhận ra được điều gì từ thất bại đó và ngươi nghĩ mình cần làm gì để có được chiến thắng? "

Cocytus bắt đầu phân tích tình hình. Hiện tại ông cần là một chiến thắng, do đó ông đã buột miệng nói ra những gì mà ông đã đánh giá sai.

"Thần đã đánh giá thấp các Lizardman quá nhiều. Thần phải được khắc phục được điều này!. "

"Chính xác! Không được đánh giá thấp bất kỳ ai ... và Narberal cũng nên được phép theo dõi trận đấu này. Còn gì nữa? "

"Vâng, tiếp theo là chúng ta cần thu thập thêm nhiều thông tin nữa. Thiếu thông tin về sức mạnh kẻ thù,địa hình và thời tiết. Những yếu tốt này làm giảm khả năng thắng lợi của chúng ta!!"

"Rất tốt, còn gì nữa không?"

"Năng lực lãnh đạo cũng đáng được quan tâm. Bởi vì quân lính có cấp bậc thấp hơn undead, một người lãnh đạo phải biết có một chiến thuật hợp lý, dùng đúng người một cách tốt nhất. Ngoài ra cần phải tính đến việc vũ khí được sử dụng bởi các Lizardman, những Zombie nên được sử dụng như là lực lượng chính trong các cuộc tấn công để làm hao phí sức lực đối phương, hoặc là tấn công đồng loạt cùng một lúc, « lấy thịt đề người » và không đi ăn lẻ. "

"Còn gì nữa không?"

"... Thần vô cùng xin lỗi, trong lúc này thần chỉ nghĩ được có vậy ..."

"Không cần phải xin lỗi, ngươi đã rút ra được bài học rồi đấy. Tất nhiên, vẫn có có nhiều điều thiếu sót nhưng ngươi hoàn toàn hiểu được vấn đề rồi đấy. Thành thật mà nói, ta muốn người không nên dựa vào người khác mà phải tự đánh giá lại năng lực của bản thân mình ... nhưng điều đó đã cho ngươi một bài học rồi. Vậy thì, tại sao ngươi không nghĩ đến chúng ngay từ đầu? "

"... Thần đã sơ sót và quá khinh địch. Thần chỉ đơn giản nghĩ rằng áp đảo về quân số là có thể thắng được kẻ thù. "

"Chính vì nó mà ... Tuy nhiên, sau thất bại này, ngươi đã có một bài học phải không? Rất tốt! Hãy tiếp tục cố gắng và tránh một thất bại tương tự. Sự thất bại kia đã cho người một « trải nghiệm » khó quên đấy. "

Cocytus thấy chủ nhân đã khẽ cười.

"Thất bại thì có nhiều cách khác nhau nhưng thất bại của ngươi không đáng phải chết. Ngoài Vong Linh Đại pháp sư ra, còn lại đều có thể tự hồi sinh. Ngay cả khi những Undead đã chết, Nazarick sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, nếu một Thủ vệ đã nhận và rút ra được bài học từ sự thất bại này, thì sự thất bại đó rất « bổ ích » đấy. "

"Suy nghĩ của thần thật nông cạn, Ainz-sama!"

"Tuy nhiên, thất bại là thất bại, do đó ta sẽ trừng phạt ngươi cùng Shalltear ..."

Nói đến đây, Cocytus cảm thấy khó chịu khi chủ nhân chưa đưa ra hình phạt ngay nhưng ông biết rằng mình đã không làm chủ nhân thất vọng, sự lo lắng đeo bám bấu lâu đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, những mệnh lệnh tiếp đó khiến Cocytus rùng mình.

"Ban đầu ta dự định cho ngươi rút lui. Tuy nhiên bây giờ ta có cách này hay hơn. Cocytus, ta cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội cũng như xóa đi sự xấu hổ của chính ngươi ..... Đó là đi tiêu diệt toàn tộc Lizardman. Nhưng ngươi sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả, ngươi hiêu không?. "

Nếu tộc Lizardman bị xóa sổ thì Nazarick sẽ vẫn bất khả chiến bại.

Nếu Cocytus đối xử với những sinh vật ngoài Nazarick như những sinh vật hèn mọn, chắc chắn ông sẽ nhanh tay chớp lấy cơ hội này để giết chúng không thương tiếc và hiến dâng chiến thắng này cho Nazarick đồng thời xóa đi nỗi nhục của mình. Nếu là Cocytus của quá khứ, ông cũng sẽ làm vậy mà không do dự. Thế nhưng -

Cocytus đang cảm thấy rất run sợ.

Bởi vì ông biết được những gì sẽ đến.

Hít một hơi thật sâu.

Cocytus đã không đáp ứng yêu cầu của chủ nhân, khiến cho tất cả những người khác cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng thì Cocytus đã lên tiếng.

"Thần có một đề nghị Ainz-sama!"

Cả thế giới như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cocytus.

Cocytus là một Thủ vệ. Trong Đại lăng tẩm Nazarick thì kĩ năng và sức mạnh của ông nằm trong top 10, chỉ có vài người mới có thể so sánh được với Cocytus. Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng mình.

Mặc dù cậu cảm thấy hối hận về điều đó nhưng muộn cmnr.

Mặc dù sở hữu đôi mắt giúp Cocytus có một tầm nhìn khá rộng nhưng ông đã hoàn toàn hạ thấp mình và không thể thấy được biểu hiện của chủ nhân. Điều này đã trở thành sự cứu rỗi, bởi vì nếu chủ nhân đã bày tỏ sự tức giận hoặc không hài lòng, Cocytus sẽ sợ đến mức hóa đá.

"Thần cầu xin người, Ainz-sama!"

Trước khi Ainz lên tiếng, đã có người cắt ngang.

"Ngươi dám!"

Một trong những người đầu tiên phản bác lại là Albedo. Một tiếng thét chói tai đến từ Thống Lĩnh Thủ vệ. Cocytus đứng hình, cảm thấy như thể ông là một đứa trẻ đang bị mẹ mình mắng một cách dữ dội, cơ thể ông không ngừng run rẩy.

"Ngươi đã làm cho Nazarick phải chịu một thất bại và ngươi lại xin một đặc ân từ Ainz-sama ?! Hãy biết vị trí của mình. Đã xấu còn làm màu! "

Cocytus không lên tiếng và quyết không ngẩng đầu lên nếu chủ nhân không ra lệnh. Ngay cả khi cơn giận của Albedo ngày một lớn, ông cũng không hề nao núng.

"Nếu ngươi không-"

Tuy nhiên sự tức giận của Albedo đã bị gián đoạn bởi tiếng nói bình tĩnh đã vang lên ngay sau đó.

"Đủ rồi, Albedo".

Ainz lặp đi lặp lại lời nói của mình để làm yên lòng Albedo.

"Ngẩng đầu lên, Cocytus. Yêu cầu của ngươi là gì,ngươi có thể nói cho ta biết được không ? "

Đó là giọng nói bình tĩnh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cả, nhưng điều này thậm chí còn đáng sợ hơn. Mối lo ngại trong lòng Cocytus ngày càng lớn hơn và dường như không có điểm dừng.

Cocytus không thể chống lại sự sợ hãi trong lòng.

Sau khi nuốt nước bọt - đúng hơn thì là chất độc - Cocytus từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào Đấng Tối Cao-chủ nhân của mình.

Trong hốc mắt Ainz lóe lên một tia sáng đỏ tươi.

"Ta nhắc lại. Yêu cầu của ngươi là gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không?"

Cocytus vẫn không thể cất lời. Mặc dù ông đã cố gắng để nói ra nhưng dường như nó đã bị kẹt cứng ở trong cổ họng và không thể thoát ra được

"Đó là gì, Cocytus?"

Một không khí im lặng bao trùm lên tất cả.

"... Ta sẽ không tức giận, ta chỉ muốn biết ngươi đang nghĩ gì và yêu cầu của ngươi là gì?."

Như thể đó là lời an ủi nhẹ nhàng với một đứa trẻ im lặng. Cuối cùng thì Cocytus đã bắt đầu cất lời:

"Thần phản đối việc tiêu diệt toàn tộc Lizardman, thần cầu xin lòng thương xót của người."

Sau khi phát biểu quyết định của mình, Cocytus cảm thấy như tai mình ù đi . Không, cảm xúc trong ông dường như chết lặng.

Đầu tiền là phản ứng của Albedo. Thứ hai là sự bỡ ngỡ của các Thủ hộ vệ khác. Chỉ Demiurge và chủ nhân vẫn bình tĩnh như một hồ nước không gợn sóng.

"... Cocytus, ngươi có biết ngươi đang yêu cầu điều gì không?"

Giọng nói lạnh lùng của Albedo chứa đầy sát khí, thậm chí nó còn làm toàn bộ cơ thể Cocytus trở nên ớn lạnh và tê cứng.

"Ainz-sama đã ban cho ngươi đặc ân tiêu diệt các Lizardman để rửa sạch mối nhục của mình mà ngươi lại... Thủ vệ tầng thứ 5- Cocytus, ngươi đã trở nên nhu nhược trước bọn Lizardman rồi sao?"

Âm điệu mang theo sự chế giễu, nhưng Cocytus phải chấp nhận điều đó.

Thái độ của Albedo cũng là dễ hiểu thôi. Nếu là Cocytus, cậu có lẽ còn ác liệt hơn thế.

"Cộp...-"

Đó không phải là giọng của Albedo nhưng âm thanh lại rất nổi bật. Đó là âm thanh vang vọng được tạo bởi sự tiếp xúc của vật gì đó xuống đất.

"Albedo, trật tự. Ta đang hỏi Cocytus. "

"Thần vô cùng xin lỗi! Xin vui vòng tha thứ cho thần! "

Albedo cúi đầu xuống nói lời xin lỗi và trở về vị trí ban đầu của mình.

Chủ nhân liếc nhìn xung quanh và nhìn chằm chằm vào Cocytus với đôi mắt sắc lạnh. Nó không cho thấy chủ nhân của ông đang suy nghĩ điều gì. Sự giận dữ trong ngài sắp bùng cháy hoặc đấy chỉ là cái nhìn thích thú.

"Cocytus khi ngươi yêu cầu như vậy, lý do có phải liên quan tới lợi ích của Nazarick phải không? Hãy nói đi. "

"Vâng! Thần đã thấy lòng ngoan cường cũng như sự dũng mãnh của các chiến binh Lizardman. Như vậy, hiện tại tiêu diệt bọn chúng là không khôn ngoan. Thần cho rằng vì lợi ích của Nazarick,chúng ta nên chứng tỏ sức mạnh của chúng ta cho bọn chúng thấy để có được sự trung thành của bọn chúng,để bọn chúng phục vụ cho chúng ta sau này'

"... Đề nghị này thực sự không tồi. Xác chết Lizardman khi được sử dụng để tạo ra Undead có chất lượng cao hơn khi tạo ra trên thân thể con người. Nhưng ta có một cách thuận tiện hơn là chỉ việc thu thập các xác chết bị chôn trong nghĩa địa ở Eae Rantel, tuy chất lượng không bằng nhưng số lượng có thể bù đắp"

"Tuy nhiên, so với việc sử dụng Lizardman, ta có thể sử dụng xác chúng để tạo ra undead, chất lượng sẽ cao hơn. Hơn nữa lòng trung thành của Undead là tuyệt đối. Lợi thế duy nhất mà ngươi nói là bọn chúng có thể gia tăng dân số tuy nhiên điều này sẽ đòi hỏi một thời gan khá dài đấy ... Nếu ta có gì sai sót thì hãy nói cho ta. Ngươi còn điều gì khác có thể thuyết phục được ta không? "

Nếu dựa vào lòng mong muốn của chủ nhân thì điều đó sẽ thành công. Tuy nhiên tại lúc này Cocytus không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì nữa.

Ông đã coi mình như là một thứ vũ khí, là tổng chỉ huy quân đội và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác ngoài chiến đấu. Vì vậy ông không thể nghĩ ra lý do gì có thể thuyết phục được chủ nhân.

Hơn nữa, những gì chủ nhân yêu cầu là mở rộng thế lực ra để mọi ngươi có thể biết đến Nazarick. Cocytus không muốn tiêu diệt các Lizardman vì câu đã thấy được sự ngoan cường và lòng dũng cảm, bất chấp tất cả để bảo vệ gia đình mình của họ. Và quan trọng hơn,họ giống cậu... đều là những chiến binh . Tuy nhiên, những cảm giác cá nhân của bản thân ông không thể làm thay đổi quan điểm của tất cả mọi người.

Nếu lý do ông đưa ra khiến chủ nhân trở nên tức giận và không hài lòng thì tất cả điều đó sẽ trở thành vô nghĩa hết, và kết quả vẫn là phải tiêu diệt toàn bộ Lizardman như trước.

Ông trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết khi vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời.

"Đó là gì, Cocytus, Sao ngươi cứ mập mờ mãi thế? Cuối cùng thì ngươi đã quyết định rút lại lời đề nghị của mình? "

Câu hỏi đó lại tiếp tục được lặp lại.

Tâm trí Cocytus hoàn toàn trống rỗng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau( thằng này trong anime có răng hả ta?? ED: Chỉ mang tính chất tượng trưng thôi ạ). Các ý nghĩ trong đầu đều mơ hồ khiến ông không thể cất lời được.

Một giọng nói vang vọng khắp trầm lặng Throne Hall.

"... Đó có phải ... là sự ...xấu hổ."

Từ "xấu hổ" khiến Cocytus điếng người và im lặng, giọng nói bình tĩnh đó đã thể hiện ý nguyện giúp đỡ ông.

"Ainz-sama, xin vui lòng cho phép thần đỡ lời Cocytus."

"... Tốt lắm, Demiurge. Ngươi biết được gì nào? "

"Vâng. Lệnh của Ainz-sama trước đó, ngài sẽ lắng nghe ý kiến từ kẻ bề tôi này chứ? "

"... Được, nói đi."

"Vâng! Ainz-sama, ngài hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của các cuộc thí nghiệm, do đó, ngài sẽ xem xét việc có một vài Lizardman được đưa vào đây để thử nghiệm chứ? "

"Ồ, Tốt đấy."

Cocytus cảm thấy như là chủ nhân cúi xuống từ ngai vàng, hai tia sáng đỏ tươi trong hốc mắt chủ nhân gần như dường như chỉ dừng lại trên người mình vài giây ngắn ngủi.

"Vâng. Đầu tiên, trong tương tai chúng ta sẽ có một ngày đối mặt với các loại sức mạnh khác nhau hay gặp phải các chủng tộc khác nhau. Thần tin rằng vào thời điểm đó, khi chúng ta đã thu thập đầy đủ thông tin về các chủng tộc khác nhau hay thử nghiệm khống chế các chủng tộc khác sẽ giúp nâng cao sức mạnh của chúng ta. "

Demiurge nhìn thẳng vào chủ nhân của mình đang ngồi trên ngai vàng trước khi đưa ra kết luận của mình.

"Thần tin rằng chúng ta nên khống chế bộ lạc Lizardman và bắt đầu một thử nghiệm kiểm soát bọn chúng dựa trên sự sợ hãi."

Một âm thành quen thuộc lại vang lên.

"... Một gợi ý tuyệt vời, Demiurge."

"Quá khen, thưa chủ nhân vĩ đại."

"Như vậy, về vấn đề tộc Lizardman, ta sẽ làm theo đề nghị của Demiurge. Có ai có ý kiến gì không? Nếu có hãy giơ tay lên. "

Ánh mắt Ainz lóe lên khi nhìn vào từng Thủ vệ.

"... Hình như không có sự phản đối. Vậy quyết định vậy đi. "

Tất cả mọi người đã hiểu và cúi đầu.

" Demiurge, ta rất ấn tượng với đề xuất của ngươi."

Demiurge cười nhẹ.

"Thần không dám, Ainz-sama. Ngài đã nhận thức được điều này và chỉ đợi Cocytus nói ra, phải không? "

Ngài không trả lời và thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. Tuy nhiên, thái độ của ngài đã cho thấy rõ điều đó.

Cocytus cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình ngay lập tức được thả lỏng.

Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội Nazarick vinh quang nhưng ông đã thất bại. Khi ông lên tiếng nói lên một quan điểm khác với chủ nhân, ông đã không làm được điều đó. Diễn tả thế nào bây giờ? Có lẽ nào-

"Ta thật kém cỏi."

"... Không phải, Demiurge. Ngươi đừng đánh giá ta quá cao, nhưng ta chỉ muốn mọi người bày tỏ suy nghĩ của mình mà thôi"

Ainz đảo mắt xung quanh và nhìn chằm chằm vào Cocytus. Hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của chủ nhân, mặc dù Cocytus cảm thấy rất xấu hổ nhưng ông cảm thấy mình không thể không cúi đầu.

"Nhiệm vụ đầu tiên là phải hiểu được ý nghĩa thực sự đằng mệnh lệnh của ta. Sau khi biết được điều đó, ngươi phải lên kế hoạc thực hiện một cách khoa học. Là một Thủ vệ, sau khi nghe mệnh lệnh, ngươi không thể cứ theo lời mệnh lệnh và thi hành là được. Trước khi hành động, các ngươi phải suy nghĩ để thực hiện làm sao đạt được lợi ích tốt nhất cho Nazarick. Nếu ngươi nghĩ rằng có sự sai sót hoặc ngươi có phương pháp hay hơn,các ngươi có thể đứng trước mặt ta hoặc một trong những người có thẩm quyền nói lên đề xuất của ngươi- Vì vậy,Cocytus ngươi có hiểu ý nghĩa đằng sau sự trừng phạt của ta không? "

"Vâng. Ngài muốn thần để tiêu diệt một nhóm Lizardman để làm thí nghiệm mà thôi,đúng không ạ?. "

"Đúng vậy. Tuy nhiên, ta không cần biết ngươi làm như thế nào, hình phạt của ngươi cũng sẽ không thay đổi. Các Lizardman sẽ giao cho ngươi và ngươi phải khiến chúng phải trung thành với Nazarick. Ngươi không được dùng vũ lực và các Lizardman cần phải phục tùng với lòng tự nguyện của chúng. "

Cocytus chưa bao giờ gánh một trách nhiệm nặng nề như vậy. Không, trong số tất cả những Thủ vệ, có lẽ chỉ có Demiurge có nhiều kinh nghiệm nhất trong chuyện này.

Chính mình đã chuốc lấy nhiệm vụ khó khăn này. Bỗng có ý nghĩ lóe lên trong đầu Cocytus , nhưng ông sẽ nói ra những điều hèn nhát đó. Những lời nói đó sẽ không thể nói ra được nếu không có sự khoan dung của Đấng tối cao- người mà ông đã cam kết trung thành đến hết đời hay người đồng đội đã ra tay giúp đỡ mình.

"Thần tuân lệnh. Bởi vì có rất nhiều thứ cần được quan tâm, thần sẽ rất cảm phục với bất kì sự trợ giúp từ những người khác. "

"Tất nhiên là ngươi cần thu thập rất nhiều thông tin, hậu cần và nhân lực. Về khía cạnh này, Nazarick sẽ chịu trách nhiệm. "

"Thần vô cùng biết ơn. Thần, Cocytus, thề rằng sẽ nguyện làm hết mình để không làm phụ lòng Ainz-sama lần nữa. "

Cocytus hét lên những lời nói từ sâu thẳm trong trái tim mình.

"Tốt. Sau đó tất cả các Thủ vệ sẽ tổng tấn công. Một bên có trách nhiệm làm mồi, và bên kia có trách nhiệm chứng minh sức mạnh của chúng ta và để bọn Lizardman biết được rằng sức mạnh thật sự của chúng ta. Còn về ngươi, Cocytus nếu ngươi nghĩ rằng điều này có thể ảnh hưởng đến việc thu phục bọn chúng thì người có thể bác bỏ mệnh lệnh của ta. "

Cocytus nghĩ cẩn thận sau đó trả lời:

"Không có, thưa ngài."

"Quyết như vậy đi. Thủ vệ, tất cả lập tức khởi hành. "

Tất cả các Thủ vệ trong phòng đều đồng thanh tuân theo.

"Albedo, ta sẽ ra ngoài thám thính tình hình. Chuẩn bị hộ tống ta. "

"Tuân lệnh. Thần nghĩ rằng chúng ta có một số người rất thích hợp cho hoạt động gián điệp và thu thập thông tin, ngài có cần cho bọn họ đi trước do thám tính hình không ạh? "

"Được,nhưng đừng quên mục đích chính của chúng ta là gì. "

"Chúng thần có thể dùng Vệ binh cao cấp của Nazarick để làm lực lượng chính như thế quân đội sẽ trở nên mạnh hơn nhiều."

Cocytus hoàn toàn đồng ý với Albedo.

Trong Nazrick có một loại Undead gọi là Vệ binh cao cấp.

"Nazarick Guards Veteran" là một trong số các vệ sĩ của các lăng mộ Nazarick. Có thể gọi là Vệ binh cao cấp vì chúng sở hữu nhiều trang bị và ma thuật khác nhau và còn được trang bị áo giáp và lá chắn ma thuật, nhưng hơn tầt cả là khả năng chiến đấu của chúng rất tốt.

"Không hề gì. Ngươi yêu cầu bao nhiêu? "

"Ba nghìn."

"Ta nghĩ hơi ít. Con số đó khá ít cho việc phô trương thanh thế. ... Ta muốn có được một chiến thắng áp đảo và khiến những ai coi thường Nazarick cảm thấy sợ hãi thật sự. Ta hi vọng quân số sẽ tăng lên gấp hai. Chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị khác,thế nào? "

"Nếu vậy, chúng thần có thể huy động Cựu chiến binh và Cựu vệ binh của Nazarick, Ngài nghĩ sao? Với điều này, con số này sẽ đạt sáu ngàn. "

Albedo là Thống lĩnh Thủ vệ, cô phản ứng rất nhanh. Về điều này, Ainz đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn.

"Rất tốt! Chúng ta sẽ kích hoạt Gargantua chứ? "

"Không, Ainz-sama. Gargantua đã hoạt động. "

"Sau đó, Shalltear, ngươi sẽ sử dụng "Dịch chuyển" để chuyển quân số đến nơi."

"Nhưng.. quân số quá đông, ma thuật của thần không đủ."

"Ta cho phép dùng Pestunia để hỗ trợ, ngươi sẽ có được đầy đủ ma thuật. Nếu nó vẫn là không đủ, tìm Lupusregina để hỗ trợ tiếp. "

"Đã rõ."

"Vì Nigredo, Pandora Actor và Sebas đi thu thập thông tin tình báo và mở rộng hoạt động gián điệp nên hệ thống phòng thủ của chúng ta hơi yếu. Chúng ta chỉ có thể tăng cường việc quan sát. Rất tốt! Sau đó, tất cả mọt người sẽ tấn công! Ngày mai chúng ta sẽ cho các Lizardman nếm thử "hương vị" sức mạnh thực sự của Nazarick."

Phần 2

"Cảm ơn, Demiurge."

Sau khi chủ nhân đã rời Throne Hall, điều đầu tiên mà Cocytus đã làm là chuyển lời cảm ơn của mình tới Demiurge. Khi nhìn thấy Cocytus đã cúi đầu thật sâu, Demiurge nở một nụ cười như bình thường.

"Không, không có gì đâu."

"Thực ra là có đấy. Nếu anh không lên tiếng , chắc chắn các Lizardman sẽ bị tiêu diệt. "

"... Cocytus, anh nên làm theo những gì mà Ainz-sama đã nói. Tôi tin rằng tất cả đều trong tính toán của Ainz-sama. "

Demiurge giơ một ngón tay trong khi giải thích khiến cho mọi người xung quang đều rất ngạc nhiên.

"Điều tôi muốn nói có nghĩa là: Tôi nghĩ Ainz-sama đã dự đoán rằng anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình, do đó ngài đã để anh lãnh đạo đội quân đi chinh phạt tộc Lizardman. Tôi cũng tin rằng khi anh phản đối việc tiêu diệt tất cả các Lizardman, Ainz-sama vô cùng vui mừng về điểu đó, nếu không ngài ấy sẽ rất thất vọng. "

"Tiếp đó, những gì anh nói có nghĩa là Ainz-sama cảm thấy thất vọng vì mọi thứ không đi theo kế hoạch của mình?"

"Chính xác. Nó cũng có nghĩa là tất cả cuộc đối thoại này đều nằm trong tính toán của Ainz-sama ".

"Thật không hổ danh là Ainz-sama! Mọi việc đều nằm trong sự tính toán của ngài! "

"N-Nhưng sau đó ... .v..về nó ..."

"... Nếu ngươi muốn nói gì thì hãy nhanh lên."

Aura gắt gỏng vì tật nói lắp của em trai mình

"V-vâng, về điều đó, tôi luôn cảm thấy rằng có một cái gì đó. Lúc bắt đầu, tại sao lại giao việc đó này những Undead chứ. Đi..Điều đó ... -tôi không chắc lắm, có thể Ainz-sama đã có dự tính về sự thất bại này ngay từ đầu ... "

"Thay vì nghĩ về thất bại là điều đương nhiên, có lẽ chủ nhân của chúng ta muốn Cocytus sẽ do thám về sức mạnh của các Lizardman và báo cáo lại về tính khả thi của các "thí nghiệm" sau này?"

Cocytus nghĩ lại khi nói chuyện với Demiurge và cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì ông đã cuống hết cả lên.

"Nếu ngài không quen thuộc với cá tính Cocytus, thì kế hoạch này sẽ không thể diễn ra được. Đúng theo dự kiến của Ainz-sama ... "

"Trong trận chiến với Shalltear, chúng ta có thể thấy được khả năng chiến đấu của Ainz-sama nhưng nó cũng chưa đủ để chứng minh ngài là một nhà chiến thuật tài ba. Nhưng không, ngài thật sự đã lên tới chức « bố thiên hạ » rồi. Mặc dù Ainz-sama nói như thế nhưng tôi vẫn có cảm giác mọi thứ đều đi theo đúng kế hoạch củaAinz-sama ... "

"Thật không thể tin được. Không hổ danh là một đấng tối cao"

Sau Demiurge gật đầu đồng ý , Shalltear và các Thủ vệ khác cũng vậy.

♦ ♦ ♦

Ainz trở về phòng của mình và nhảy lên giường của mình. Sau một khoảng thời gian bay trên không, cơ thể Ainz rơi xuống giường, sau đó - cậu bắt đầu lăn.

Lăn trái, sau đó lăn phải.

Cậu có thể làm vậy vì chiếc giường quá lớn.

Mặc dù chiếc áo choàng đã trở nên nhăn nheo, Ainz tiếp tục lăn qua lăn lại. Tất nhiên, cậu hành động như trẻ con bởi vì không có ai khác trong phòng.

Không lâu sau đó, Ainz đã hoàn toàn hài lòng trong niềm đam mê của mình với chiếc nệm, nằm trên đó và ngước mặt lên nhìn trần nhà.

"Haaa, quá mệt mỏi ... Ah ~ Mình thực sự muốn thưởng thức rượu, uống đến khi say mèm thì thôi... mặc dù điều đó không thể thực hiện được."

Ainz phàn nàn và thở dài - Tuy nhiên Ainz không thở được, đó là lý do tại sao tiếng thờ dài lại không « đúng » so với thực tế.

Đó là bởi vì cậu là một undead, đó là lý do tại sao cậu đã không quan tâm đến sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, qua những gì đã xảy ra Ainz đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Nếu cậu có dạ dày, nó sẽ sớm bị hủy hoại.

Bởi vì Ainz đang chịu một áp lực rất lớn.

Momon - chiến binh đã đánh bại ma cà rồng tóc bạc Shalltear. Đối với những người không biết, có lẽ họ chỉ nghĩ đó là một trận chiến không tưởng. Nhưng đối với kẻ đã sử dụng WI trên Shalltear, điều đó lại khác. Đối phương có lẽ sẽ để ý đến Momon hoặc thậm chí có thể sẽ sớm liên lạc.

Đó là lý do tại sao Ainz đã duy trì tình trạng báo động 24/7, và cũng đã chuẩn bị một số đạo cụ cho phép cậu thoát đi bất cứ lúc nào. Trong thời gian rảnh của mình ngoài việc duy trì sự tỉnh táo, cậu cũng đã thực hiện một vài trò chơi tưởng hượng - hoặc có lẽ được gọi là huấn luyện tưởng tượng thì đúng hơn. Việc này giúp cậu hình dung được nếu đối thủ xuất hiện, cậu sẽ có thể làm gì để thoát thân trong vẫn có thể thu thập thông tin .

Mặc dù sự ảnh hưởng đến Ainz Ooal Gown không có nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến nhân cách Satoru Suzuki còn sót lại. Trong thời gian rảnh của mình, tại nơi cậu có thể tự do, Ainz đã gạt trách nhiệm của Đấng tối cao tại Nazarick và hóa thân thành một đứa trẻ. Đây có lẽ là bởi vì sâu bên trong Ainz, Satoru Suzuki căng thẳng và luôn mong muốn hành động như vậy.

"Mình đã không nhớ đã phải cày kéo làm việc bao lâu rồi nữa ... mình tự hỏi rằng không biết có bao nhiêu giờ làm thêm dành cho mình trong tháng này đây."

Sự bộc phát đó có lẽ do nhân cách Satoru Suzuki tiếp quản Ainz.

" Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick ... không, mình là Ainz Ooal Gown ... đây không phải là một công ti. Công ty liên doanh là doanh nghiệp từ bi nên đảm bảo lương làm thêm cho người lao động. "

Sau khi thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, Ainz nhíu mày mặc dù nó không tồn tại.

"Eh? ... Hay là vì mình đã có phụ cấp trách nhiệm nên sẽ không có lương làm thêm giờ? Wow..."

Ainz một lần nữa lăn trái và bên phải. Sau khi lăn qua khoảng năm hoặc sáu lần, cậu đột nhiên ngừng chuyển động.

"Đủ rồi ... nãy giờ mình hành xử như thằng tự kỉ vậy ... Tập trung nào, Cocytus quả là khó tin, khó thể tin được là ông ta đã làm vậy."

Thật đáng ngạc nhiên. Rõ ràng Cocytus đã thông cảm với Lizardman.

Hành động của Cocytus làm Ainz cảm thấy khó xử lí.

Satoru Suzuki là kiểu người chuẩn bị kĩ càng trước mỗi cuộc họp, xem xét sắp xếp dữ liệu, sau đó trình bày chúng thành dạng biểu đồ. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lí những tình huống ngoài ý muốn. Nếu nó có trong mục thông tin thì cậu có thể xử lí bằng các thông tin có sẵn. Nói cách khác chìa khóa thành công của Suzuki Satoru trong các cuộc họp chính là mọi vấn đề đều được giải quyết từ khâu điều tra.

Vì không thể cầm một mớ giấy tờ đến Throne Hall, cũng không thể nói "Mời lật sang trang tiếp theo", mà cậu đã phải diễn luyện tất cả tình huống trong đầu 10 lần trước khi bước đến, thậm chí cậu còn thầm mong sẽ không ai đưa ra tình huống ngoài ý muốn nào.

Nhưng tất cả đều bị Cocytus phá vỡ.

Cậu đã rất lo lắng vì những gì Cocytus đã nói, nhưng cũng có chút vui mừng

Khoảng khắc đó, cậu mang trong mình niềm vui của bậc cha mẹ khi thấy đứa con ngoan ngoãn lần đầu tiên bày tỏ ý kiến riêng của mình. Điều quan trọng nhất chính là sự phát triển đó vượt xa dự đoán của Ainz.

Khi trở về Nazarick, cậu đã yêu cầu phục vụ một món ăn. Thực đơn chính là bò bít tết. Với các yếu tố như mức độ khống chế ngọn lửa, người hầu có thể phải thực hành nhiều hơn, nhưng việc xử lí miếng thịt bò thi không cần như vậy. Với lại cậu không yêu cầu món ăn có buff như trong Yggdrasil mà chỉ muốn một món ăn bình thường.

Tuy nhiên kết quả lại ngoài tầm dự đoán hoàn toàn : một miếng than.

Thậm chí người giúp việc đã làm đi làm lại nhiều lần nhưng sản phẩm thì cũng chả hơn gì.

Trong khi người giúp việc xin lỗi một cách chân thành, Ainz cũng chấp nhận điều đó. Đó là chính xác giống như khi Ainz đã cố gắng để trang bị một thanh kiếm lớn.

Trong Yggdrasil, chỉ những người sở hữu những khả năng đặc biệt mới có thể nấu ăn. Điều này là do thực phẩm có khả năng nâng cao sức mạnh chiến đấu thông qua các buff, đó là lý do tại sao cần kĩ năng chuyên môn. Tuy nhiên, nữ hầu này lại không có khả năng đó.

Điều đó nói lên rằng khi làm một việc gì đặc biệt mà thiếu tính toán, chắc chắn sẽ chỉ có thất bại.

Điều này liên quan đến Cocytus - mục tiêu của Ainz, nói cách khác là một phép thử. Ainz muốn kiểm tra các hầu cận của mình, những người chỉ có một đức tin duy nhất, có thể học hỏi thêm được điều gì mới không.Phép thử đó đã chứng minh được họ sẽ học được nhiều điều qua mội cuộc chiến. Việc bổ nhiệm Cocytus chỉ huy một đám Undead yếu ớt khiến ông ta có thể học tập được nhiều hơn nữa qua chính thất bại này.

Ainz rất hài lòng với kết quả cuối cùng. Cocytus đã thể hiện với Ainz rằng mình đã có sự tiến bộ.

Tất nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc trên lý thuyết và thực hành, đó đơn giản là do sự cọ sát mà thôi.

Mục tiêu cuối cùng của Ainz là tiếp thu là hoàn thiện tất cả các ma pháp trong thế giới này- nếu nó tồn tại. Ngay bây giờ, Ainz vẫn chưa chắc chắc ma pháp của thế giới này nằm ở kĩ thuật hay kiến thức. Trong trường hợp này đã chứng minh được kiến thức hoàn toàn có thể phát triển.

Cocytus là một minh chứng nó một cách tốt nhất.

Ainz suy nghĩ.

Nếu tiếp tục mạnh lên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt kịp.

Ngay cả khi cậu đang nắm giữ một đội quân hùng mạnh, nếu không biết tiến bộ thì một ngày nào đó danh hiệu đó cũng sẽ biến mất. Ngay bây giờ, các quốc gia láng giếng có thể rất mạnh nhưng nếu không ngày một cải thiện thì thất bại sẽ là điều tất yếu.

"Có lẽ tất cả đều là trong suy nghĩ của mình ... nhưng thật vui mừng khi họ đã trưởng thành , có lẽ mình lên tự hỏi: liệu mình có là một Đấng tối cao xứng đáng với lòng trung thành của họ?"

Khi đang suy nghĩ lan man, Ainz nhìn chằm chằm vào trần nhà phía bên trên.

"Ah, ah, Thật đáng sợ ..."

Những xúc cảm sót lại của nhân cách Satoru Suzuki một lần nữa than thở vì những suy nghĩ mới này.

Khi suy nghĩ của họ đã thay đổi, liệu lòng trung thành có bị thay đổi không? Thậm chí là không thay đổi thì mình cũng không xứng làm Đấng tối cao của Nazarick.

"... Mình phải trở thành một Đấng Tối cao xứng đáng với lòng trung thành của những Thủ vệ ... Ai có thể dạy mình trở thành một vị hoàng đế ...?"

Không nên có một người như vậy trong Nazarick.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tâm trí của Ainz hiện về hình ảnh của hai người. Hai kẻ đó nằm trong số năm người đáng sợ, một kẻ sở hữu danh hiệu Bá Tước, Lord of Terror(Trùm Khủng bố) và kẻ còn lại có "Vua" trong tên của mình, Gashokukochuuou. Cẩn thận xem xét có nên học hỏi hai tên này hay không, Ainz đã kết luận một cách ngắn gọn.

"... Đếu."

Thà chết chứ không đời nào học hỏi hai thằng kia.

"Cứ thuận theo tự nhiên đi ... Miễn là không xảy ra sai lầm lớn, thì mọi thứ sẽ ổn. Dù sao thì ... về những con cừu hai chân ... "

Ainz đã biết về sự xuất hiện của những con cừu hai chân, đó là lý do tại sao cậu đã không hỏi rõ chi tiết cụ thể về sự xuất hiện của chúng. Đó là một loại quái vật mà cậu đã gặp trong Yggdrasil.

"Đầu sư tử và đầu dê, đuôi rắn, và chân dê cùng với chân sư tử. Không sai, đó là... Hư cấu vãi...! "

Trong Yggdrasil, Chimeras đi bằng hai chân dê và sử dụng chân sư tử của nó như là vũ khí để bắt đầu các cuộc tấn công; một con quái vật được sinh ra với cái đầu của một con sư tử và đầu một con dê núi. Hình ảnh của con quái vật này được dựa xây dựng dựa trên vị thần được gọi là Baphomet.

Vậy tại sao Demiurge không nghi ngờ về sự xuất hiện của con quái vật này? Ainz đã có câu trả lời.

"Ah, nó có thể có thể là một con Chimera. Phải vậy không, Demiurge? "

Ainz bật cười, sau đó thêm một lưu ý đến đánh giá của cậu về Demiurge: xuất sắc.

"Trong Yggdrasil đó cũng là một loài như Chimera Chúa, vẻ ngoài có chút ... (Có một đoạn nhưng khó hiểu quá nên cắt bỏ). Trở lại, về Victim ... "

Bề ngoài của nó chính xác giống như trong ký ức Ainz , ngoại trừ có một tính năng làm cậu chú ý.

"Ngôn ngữ nó sử dụng ... nó thật sự là ngôn ngữ của Thiên sứ Enoc phải không? Cảm giác như đang trò chuyện với một loại ngôn ngữ khác vậy ... "

Bởi vì nó đã được tự động dịch, Ainz không biết loại ngôn ngữ nào được nói ra, nhưng cậu cảm thấy rất lạ. Tất nhiên,có thể có thể là do Ainz không hiểu được ngôn ngữ Enoch.

"Thôi dẹp đi, không cần phải suy nghĩ về nó. Tốt, giờ là lúc suy nghĩ về cuộc chiến ... "

Ainz một lần nữa lăn trái và bên phải. Sau khi cậu dừng lại và nằm yên, nơi mà cậu đã lưu ý trước đó.

Cậu vùi đầu xuống giường và hít một hơi thật sâu.

Tất nhiên, Ainz không có phổi, do đó đây chỉ là một hành động mang tính hình thức mà thôi. Tuy nhiên, cậu lại thật sự ngửi thấy một mùi hương..

"Đây là một mùi hương hoa ... có nước hoa trên giường? Có thể giường đắt tiền đều như thế? Nếu là như vậy, đó thực sự là đáng ngạc nhiên ... có lẽ những người giả vờ là người giàu cũng có thể nhận thấy khía cạnh này? Mmmm ... "

Phần 3

Có một loại khả năng gọi là Danger Perception(Vô Thức).

Đối với các mạo hiểm giả, kẻ cướp, hay những người luôn phải chiến đấu thì đây được coi là kỷ năng quan trọng nhất. Cũng giống như tên, đó là một khả năng cho phép phát hiện các mối nguy hiểm.

Khả năng này được chia thành hai loại. Một loại là không dựa trên những lý luận hay quan sát, chỉ dựa vào cảm giác để nhận thức (ED:tiên hiệp,võ hiệp tàu đầy ra). Loại khác là nhận thức mà là dựa trên lý luận và quan sát tích lũy từ kinh nghiệm.

Loại thứ hai, nếu như từng trải qua chiến trường hay thực hiện một cuộc lữ hành, dù không cố ý tu luyện cũng sẽ tự động trở thành bản năng.

Nói về khôn ngoan, các Lizardman mạnh hơn so với con người nhiều lần. Về mặt sinh học, cơ quan cảm giác của họ nhạy cảm hơn, vì họ sống trong môi trường khắc nghiệt hơn. Con người có xu hướng sống ở những nơi an toàn cách xa những con quái vật, trong khi Lizardman sống như hàng xóm của con quái vật.

Zaryusu là một người lữ hành và thường xuyên đi du lịch một mình, thậm chí còn nhạy cảm hơn với những thay đổi nhỏ trong môi trường.

Cảm nhận bao quát khu vực, anh mở mắt ra.

Trước mắt anh là một căn phòng quen thuộc mặc dù anh mới chỉ ở đây được mấy ngày. Con người, ngay cả khi họ đã cố gắng, sẽ không thể nhìn rõ các chi tiết trong căn phòng này mà không có ánh sáng, nhưng nó không phải khó khăn đối với Lizardman.

Không có gì bất thường.

Zaryusu nhìn quanh, sau khi xác nhận rằng không có gì lạ, anh thở dài một tiếng và ngồi xuống.

Anh là một chiến binh xuất sắc, đó là lý do tại sao ngay cả khi ngủ anh vẫn duy trì cảnh giác như bình thường. Dù đang ngủ nhưng anh có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Và hầu như các Lizardman đều có thể ngủ trong mọi điều kiện

.

Tuy nhiên, Crusch người đang ngủ bên cạnh Zaryusu vẫn còn đang ngon giấc.

Sau khi mất hơi ấm của cơ thể Zaryusu, Crush chỉ chép miệng để để biểu hiện sự không hài lòng.

Nếu là bình thường, Crusch cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí và thức dậy, tuy nhiên lần này có vẻ như cô đã không cảm nhận được gì.

Zaryusu cảm thấy hối tiếc vì mình để Crusch chịu quá nhiều tổn thương.

Anh nhớ lại lúc chiến đấu, trách nhiệm của Crusch còn lớn hơn mình rất nhiều.

Trong lúc chiến đấu với tên "Lich Iguvua" áp lực mà Crusch phải chịu lớn hơn nhiều so với Zaryusu.

Bản thân anh ước rằng có thể cho phép cô tiếp tục ngủ, nhưng sau khi nghe ngóng một cách cẩn thận, anh có thể nghe thấy những chuyển động điên cuồng của nhiều Lizardman bên ngoài. Vào những trường hợp khẩn cấp, nếu không thức dậy cô sẽ có thể gặp nguy hiểm.

"Crusch, Crusch."

Zaryusu lắc Crusch nhiều lần.

"Mmm ... Mmmm ..."

Đuôi của Crusch co lại, sau đó cô mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình.

"Mmm ...?"

"Có chuyện gì đó đamg xảy ra."

Câu nói của Zaryusu lập tức khiến Crusch bừng tỉnh. Zaryusu nắm lấy Frost Pain ở bên cạnh mình ngay lập tức đứng dậy và không lâu sau đó, Crusch ra khỏi giường.

Hai bọn họ lập tức chạy ra ngoài và đã hiểu được vấn đề.

Họ đã nhìn thấy một đám mây đen dày lớn bao trùm trên đầu mình.

Họ hoàn toàn dễ dàng đoán ra được đó không phải là đám mây đen bình thường, bởi vì trước đó không có một gợn mây nào cả.

Điều này cũng có nghĩa là.

"Bọn chúng đã trở lại?"

Đó là tín hiệu của một cuộc tấn công khác

"Có vẻ như vậy."

Crusch đồng ý với quan điểm này. Tất cả các Lizardman trong năm bộ tộc tụ họp lại với nhau để chiến đấu đã có thể thấy đám mây đen ở giữa bầu trời và đang bàn tán về nó. Tuy nhiên, không một khuôn mặt ai biểu lộ sự sợ hãi.

Đó là vì họ đã dành thắng lợi trong cuộc chiến trước đó và càng làm tinh thần của mọi người tăng lên cao hơn bao giờ hết.

Hai trong số họ chạy về phía cổng chính của làng, nước bắn tung tóe khi họ đi qua. Họ đi ngang qua một số Lizardman đang bắt đầu chuẩn bị chiến đấu và không có thời gian lãng phí trong khi đến lối vào chính.

Đã có nhiều Lizardman lớp chiến binh đã tụ tập ở cổng chính, tất cả trong số họ thận trọng nhìn ra phía bên ngoài. Bên cạnh là một trong những người đã trải qua địa ngục và trở lại với họ, Zenberu và bên cạnh anh ta là tộc trưởng bộ lạc Small Fang.

Zenberu vẫy tay về phía hai người, anh ta nhìn về hướng bên ngoài cửa ra vào.

Zaryusu và Crusch đứng bên cạnh Zenberu và quan sát ra phía ngoài từ lối vào chính.

Ở phía bên kia của bờ hồ, ở ranh giới giữa các vùng đất ngập nước và rừng, là một đội quân gồm Skelecton.

"Bọn chúng đã trở lại rồi."

"Uh ..."

Zaryusu tặc lưỡi trả lời Zenberu.

Điều này đã được dự đoán trước, nhưng nó tới quá sớm. Lúc đầu anh đã tính được sự hao hụt về quân số là khá lớn, đòi hỏi bọn chúng sẽ cần một thời gian khá dài để phục hồi và tất nhiên điều đó đã sai. Rõ ràng kẻ thù đang đem đến một đội quân lớn hơn.

"... Tuy nhiên, những bộ xương kia yếu hơn so với bọn do tên Lich triệu hồi."

Đây là một cách nói ẩn dụ. Điều Zenberu đó nói lên rằng có nghĩa là kẻ thù lần này sẽ mạnh hơn lần trước.

Zaryusu cũng chăm chú quan sát vào những bộ xương đang dàn trận phía bên bờ bên kia. Điều đó đánh giá sức mạnh của kẻ thù, để sau đó thực hiện các hành động tự vệ thích hợp.

Quả nhiên, tất cả mọi thứ đều khác lần trước.

Đối với vẻ bề ngoài, sự khác biệt lớn nhất chính là trang bị. Đám Skelecton lần trước chỉ được trang bị mấy thanh kiếm gỉ, nhưng đám Skelecton lần này được trang bị khá tốt. Hơn nữa, thể chất cũng rất khác biệt. Đội quân Skelecton dường như được chia làm ba loại.

Nhiều nhất loại mặc giáp. Trên tay chúng được trang bị cả khiên hình tam giác, hình thoi v.v.. và tay kia thì cầm các loại vũ khí. Thậm chí còn có loại trang bị cả cung tên ở trên lưng. Đây là đội quân được trang bị để có thể tấn công và phòng thủ, với khả năng chiến đấu ở nhiều loại địa hình khác nhau.

Tiếp theo là những Skelecton đội mũ sắt mặc giáp giống hệt nhau, toàn thân đều bao quanh trong chiếc áo choàng rách rưới màu đỏ tươi, tay cầm khiên nhỏ và bên hông có giắt dao găm.

Cuối cùng, số lượng ít nhất nhưng là những bộ xương được trang bị đầy đủ nhất. Toàn thân bọn chúng được trang bị giáp vàng sáng loáng, tay câm giáo nhọn lóe lên những tia sáng chết chóc. Áo choàng màu đỏ tươi rực rỡ không có lấy một hạt bụi.

Zaryusu không tin vào mắt mình và dụi mắt nhiều lần. Nhưng không, đây chính là sự thật.

"Eh ... không thể nào ..."

"L..Làm thế nào mà ..."

Cùng lúc đó, Crusch và Zaryusu đã nhìn thấy điều tương tự và thốt lên một cách vô thức. Zenberu bật thốt:

"... Oh My Chuối..."

Zaryusu vẫn im lặng. Anh không muốn bộc lộ sự sợ hãi của mình. Nhưng anh cũng không kiềm chế được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng:

"... Vũ khí của chúng dường như đều là vũ khí ma pháp."

Crusch gật đầu.

Tất cả các trang bị của đội quân xương đều được gia trì ma thuật. Một số có những thanh kiếm sáng rực, một số thì lại trang bị búa xanh sáng chói và thậm chí một số tên sở hữu những cây thương màu xanh là cây, hoặc liềm tím.

"Có vẻ như không chỉ vậy. Hai người nên xem kĩ các bộ giáo giáp. Và ... đó là những bộ giáp được gia trì ma pháp phòng thủ. "

Nghe Zenberu thốt ra những lời này, Zaryusu cau mày.

Tiếp đó anh đã bất ngờ kêu lên. Vì anh nhận ra rằng những bộ xương đó phát sáng không chỉ đơn thuần là do phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Ai có thể khiến cho tất cả đội quân Skelecton đó sở hữu trang bị ma pháp? Nếu đơn giản nó chỉ là một loại ma pháp bao phủ lên thì các nước lớn có thể làm điều đó nhưng phải có một quá trình lâu dài và tích lũy khổng lồ. Tuy nhiên, nếu là nhiều ma pháp có thuộc tính khác nhau thì đây một vấn đề hoàn toàn khác.

Zaryusu nghĩ đến những người lùn mà Zenberu đã đề cập đến một vài ngày trước.

Người lùn là một chủng tộc sống trong núi rất giỏi trong việc sáng tạo ra các loại vũ khí. Trong bữa tiệc, những người lùn sẽ thường nói về những huyền thoại của một anh hùng- người đã lập nên vương quốc của người lùn, người anh hùng đã mặc áo giáp bằng kim loại sáng và solo đánh bại một con rồng, sau đó trở thành một trong mười ba anh hùng, "Kỹ sư ma thuật ". Ngay cả trong những huyền thoại được kể bởi những người lùn, không có câu chuyện nào nói về quân đoàn vượt quá năm nghìn đơn vị mặc trang bị ma pháp lớn đến như vậy.

Nhưng trước mắt Zaryusu là gì?

"... Đó có phải là một đội quân đến từ huyền thoại?"

Nếu đây không phải là việc đang diễn ra trước mắt thì nói chắc chẳng ai có thể tin được.

Toàn bộ cơ thể của Zaryusu đang run lên. Điều này nắm ngoai dự đoán của anh và tất cả bọn họ đang đối mặt với kẻ thù mà họ không nên khiêu khích.

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu chính anh đã tập hợp một đội quân mà ai cũng biết được mình sẽ cầm chắc cái chết. Liệu anh- người khởi xướng trận chiến không cân sức này, có sợ hãi không? Anh đã phải đối đầu với một đối thủ ngoài trí tưởng tượng của mình. Quan trọng là phải làm gì bây giờ?

"Không thể nào. Đây chỉ là ảo ảnh."

Tất cả những người gần đó khi nghe thấy lời này đều thốt lên : «Ngươi bị ngáo đá à ? ». Tuy đối thủ vẫn không có động tĩnh gì nhưng sự thật chúng vẫn đang tồn tại. Chúng ở đó để vẽ lên một bầu không khí hoảng loạn và chính vì điều đó mà chúng càng trở nên « có thực » hơn.

Tuy nhiên, những lời này lại được phát ra từ tộc trưởng bộ lạc Small Fang.

"Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy?"

Hướng tới câu hỏi của Zaryusu, trưởng bộ lạc Small Fang tự tin trả lời:

"Chúng tôi đã cử một vài trinh sát, chưa một ai thấy được loại Undead kia. Với một số lượng như vậy, chắc chắn họ đã chết. Nhưng không, tất cả đã trở về an toàn. "

"Ra vậy ... Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đó là một ảo ảnh."

" Nếu nó không phải là một ảo ảnh, có thể bọn chúng đã đào một đường hầm dưới lòng đất. Nếu có một đường hầm như vậy, nó có thể giải thích lý do tại sao bọn chúng không bị phát hiện. "

"... Nó không quan trọng, cho dù bọn chúng đã sử dụng một đường hầm để đến được đây hay đã bay trên bầu trời. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù chúng chưa có động tĩnh gì cả nhưng tôi nghĩ bọn chúng không đến đây để du lịch ngắm cảnh. "

Zaryusu nhìn chằm chằm vào đội quân Skelecton.

Anh đang tìm chỉ huy của kẻ thù. Đột ngột, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến.

Đó không phải là một điều tự nhiên. Nó đã được tạo ra bởi ma thuật.

"Gió? Eh ... Không thể nào! Đây là một loại phép thuật ... làm thế nào mà ... "

Crusch run rẩy kịch liệt. Zaryusu hỏi:

"Crusch, có chuyện gì sao ..."

"... Có lẽ anh sẽ không tin vào điều này, nhưng hãy nghe em Zaryusu. Ban đầu em nghĩ rằng sự thay đổi khí hậu này được tạo ra thông qua các ma pháp cấp 4, « Cloud Control » (Điều khiển mây), nhưng em đã lầm. Mặc dù 'Cloud Control' có thể kiểm soát các đám mây, nhưng nó không thể tạo ra các cơn gió lạnh. Đó là lý do tại sao ... điều này không chỉ đơn giản là sự kiểm soát đám mây, nhưng thực sự gây ra những thay đổi về thời tiết và khí tượng học. Điều đó có nghĩa, em tin rằng đối thủ đã thi triển ma pháp cấp 6 ... "Weather Control" (ĐIều khiển thời tiết)"

Loại ma thuật này là một đẳng cấp khác và điều đó khiến cô thiếu tự tin khi giải thích cho Zaryusu bằng một giọng thấp như thể không ai có thể nghe thấy đươc. Zaryusu sững sờ,đó là ma pháp cấp 6, loại ma thuật mà ngay cả đối thủ của anh - Iguvua cũng không thể với tới . Nó cũng được cho là tầng cao nhất của ma thuật trong thế giới này.

"Này ... Liệu đó có phải đẳng cấp của Đấng tối cao? Vậy, nó có nghĩa là.. ... "

Nếu ma pháp cấp 6 được sử dụng thì lời ca ngợi Đấng tối cao là thật.

"Hey, hey, hey, có vẻ như tất cả mọi người xung quanh đang muốn biết chuyện gì đang diễn ra."

Tiếng nói của Zenberu đã chỉ chính xác ra bầu không khí xung quanh.

Một con gió lạnh giá xuất hiện không đúng lúc và cảnh báo một điều tồi tệ sắp xảy đến. Điều này khiến ý chí các Lizarmen bị lung lay một cách đáng kể .

Đám mây đã thay đổi. Nếu nó chỉ có vậy, các pháp sư có thể thôi bay được nó. Tuy nhiên, một khi các Lizardman cảm thấy cơn gió mùa thu này, họ đã nhận ra rằng đối thủ sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh có thể thao thúng thời tiết, thứ được cho là một hiện tượng tự nhiên không kiểm soát được.

Ngay cả khi họ bỏ ngoài tay những lời nói của Crusch, nhiệt độ vẫn không ngừng hạ xuống, khiến họ biết được điều gì sắp diễn ra và đối thủ của họ là ai.

"Nhìn xem, kẻ thù đã bắt đầu di chuyển."

Zaryusu nghiến răng. Đúng như anh dự đoán, kẻ thù đã chọn thời điểm này để di chuyển.

Sau khi đội quân Skelecton bắt đầu hành động, chúng di chuyển chậm rãi và đều đặn một cách tuyệt đối, các chiến binh Lizardman lập tức trở nên điên cuồng, và thậm chí một số còn gầm gừ một cách đáng sợ. Tuy nhiên, Zaryusu quan sát cách mà đội quân bộ xương di chuyển lại cho thấy một điều khác biệt hoàn toàn, đó không phải là cách di chuyển để bắt đầu một trận chiến!?

"-Bình tĩnh!"

Một tiếng âm thanh vang lên.

Mọi người đều nhìn về phía Shasuryu.

"Tôi nhắc lại, bình tĩnh."

Trong không gian yên tĩnh này, chỉ có giọng nói đầy tự tin và quyền lực vang lên.

"Đừng sợ, hỡi các chiến binh. Các ngươi đừng làm xấu mặt các linh hồn tổ tiên đã khuất. "

Shasuryu đến bên cạnh Zaryusu.

"Em trai, Kẻ thù đã có những động thái gì rồi?"

"Hmm, anh trai, bọn chúng đã bắt đầu di chuyển ... nhưng chúng không xuất hiện để chuẩn bị cho trận chiến."

"Hmm ..."

Năm trăm Skelecton bắt đầu di chuyển hình thành thành mười hàng ngang bằng nhau.

"Bọn chúng đang toan tính điều gì?"

Đội quân Skelecton lại một lần nữa di chuyển.

Di chuyển hoàn hảo và chính xác, bọn chúng chia ra thành hai hàng bao quanh một khoảng trống ở giữa, đối diện với cổng làng

Zaryusu ước chừng khoảng cách hai bên khoảng chừng không lớn lắm,tầm hai trăm năm mươi mét.

Bỗng nhiên có một người xuất hiện, người đó mặc một chiếc áo choàng đen như mực, toàn thân bao quanh bởi một luồng khí đáng sợ. Hắn mặc một trang phục tương tự như Lich(Vong linh đại pháp sư) mà hắn đã gặp phải ngày hôm qua.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa hai bọn chúng, đó là sức mạnh.

Nghĩ tới đây, Zaryusu lại cảm thấy run rẩy. Bản năng đã nói với anh rằng so với kẻ đang đứng ở đó, anh chẳng là gì cả. Nếu so sánh với tên Lich ngày hôm qua thì chẳng khác gì so sánh một em bé với một chiến binh.

Thậm chí với khoảng cách giữa hai người, Zaryusu vẫn cảm thấy bản thân mình như bị đóng băng bởi hào quang đáng sợ phát ra từ người đó. Không chỉ có vậy, trang bị của đối phương cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Đó là ... Overlord of Death?" (Chúa tể của cái chết)

Zaryusu không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được sự đáng sợ của người đó.

Người đó như một Đấng tối cao được sinh ra để thống trị tất cả, kể cả cái chết.

Các Lizardman đã bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ngay lúc này, một ma thuật hình cầu lớn khoảng mười mét, lấy tên Magic Caster làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra ngoài.

Màu xanh và trắng nổi bật trên bề mặt của ma thuật, kèm theo đó là những vòng tròn khắc họa nhiều từ ngữ hoặc biểu tượng không biết tên, nó đang xen vào nhau và không cái nào giống cái nào.

Không thể biết điều gì đang diễn ra, Zaryusu cảm thấy bối rối.

Hành động hiện tại của đối thủ đều đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của Zaryusu, anh quay sang Crusch, người quen thuộc nhất với ma pháp và hỏi:

"Chính xác thì nó là cái gì vậy?"

"Em-em không biết. Em cũng không biết như anh mà thôi- "

Giọng nói của Crusch pha lẫn sự sợ hãi. Nó còn đáng sợ hơn việc cô có kiến thức về ma thuật nhưng lại không biết gì về ma pháp đang diễn ra kia.

Ma pháp đã được kích hoạt, các mảng phép thuật vỡ tan trở thành vô số các hạt ánh sáng đang bay về phía bầu trời. Trong chớp mắt, một vụ nổ hiện ra và lan tỏa trên khắp bầu trời

Và hồ ... hoàn toàn bị đóng băng.

Không ai có thể hiểu chính xác những gì đã xảy ra.

Shasuryu là người một nhà lãnh đạo bộ tộc xuất sắc; Crusch người có sức mạnh phi thường; thậm chí Zaryusu đã đi nhiều nơi và có một kiến thức sâu rộng. Ngay cả những cá nhân- những người trong lịch sử Lizardman có những khả năng kỳ diệu cũng không biết điều gì đã và đang diễn ra.

Không có cách nào để lý giải tại sao đôi chân của họ nằm trong băng.

Một thời gian sau, khi não bộ tiếp nhận tình hình trước mắt thì hàng loạt tiếng thét vang lên

Ngay cả Zaryusu cũng vậy. Crusch và Shasuryu, và thậm chí cả Zenberu can đảm nhất cũng không tránh khỏi điều này. Sự khủng bố đã bắt đầu đục khoét tâm hồn của họ, tất cả mọi người không thể không hét lên.

Thực tế đang phơi bày trước mắt họ thật sự quá đáng sợ. Hồ nước, chưa bao giờ đóng băng kể từ thời điểm họ sinh ra, hiện đã đông cứng lại.

Các Lizardman điên cuồng nhấc đôi chân của mình lên. May mắn là lớp băng không dày nên đã bị phá vỡ ngay lập tức, nhưng các khu vực bị phá vỡ ngay lập tức liền trở lại. Hơi lạnh lan tỏa khiến cho cảnh tượng này không phải là ảo giác.

Zaryusu lo lắng đi lên bức tường bùn, anh quan sát môi trường xung quanh. Và nhận thấy trước mắt anh là một vùng được phủ một màu trắng xóa.

Tất cả mọi thứ đã đóng băng.

Thật không thể tin được khi một hồ nước rộng như vậy lại có thể bị đóng băng. Tuy nhiên tất cả điều này lại là sự thật.

Một góc của tâm Zaryusu cũng đã lo lắng về trại cá của mình, nhưng bây giờ không phải là thời gian để lo lắng về những điều như vậy.

"Không thể nào ..."

Crusch cũng đã leo lên, nhìn xung quanh và có cảm giác như Zaryusu. Cô há hốc miệng ,bật ra một giọng nói tuyệt vọng.

Giống như Zaryusu, cô không muốn tin rằng cảnh này cô nhìn thấy trước mặt mình là có thật.

"Quái vật!"

Cô nguyền rủa ầm ĩ và cô hy vọng tiếng chửi rủa sẽ giảm bớt nỗi sợ hãi bên trong của cô.

"Lên đây, nhanh lên!"

Anh trai Shasuryu gầm lên.

Một số Lizardman đã bị mắc kẹt. Các chiến binh còn lại vẫn có thể di chuyển phối hợp với nhau, thoát khỏi mặt đất bị đóng băng.

Một số Lizardman được đỡ lên có khuôn mặt tái nhợt và không ngừng run rẩy. Khí lạnh đã cướp đi sức sống của họ.

"Anh trai, em sẽ đi kiểm tra và giúp đỡ những người khác!"

Zaryusu người đang nắm giữ Frost Pain nên không bị ảnh hưởng không khí lạnh.

"Không ... Không được đi!"

"Tại sao ?!"

"Kẻ thù có thể sẽ bắt đầu hành động ngay tức khắc. Em không được phép đi! Tình hình trước mắt không cho phép bất kỳ thông tin nào được lọt ra ngoài! Nơi này cần đến sự kiến thức sâu rộng của những người lữ hành! "

Ánh mắt Shasuryu của chuyển từ Zaryusu và quay sang nói chuyện với tất cả các chiến binh Lizardman xung quanh.

"Hiện tại tôi sẽ thi triển một số phép thuật kháng băng cho mọi người,"-[ Protection Energy Ice ].

"Những người còn lại hãy nhanh chóng đi và thông báo cho từng người trong làng và tránh tiếp xúc với băng."

"Tôi cũng sẽ thi triển ma pháp hỗ trợ."

"Được! Sau đó, Crusch, chúng ta hãy tách riêng ra. Nếu bất kỳ ai gặp nguy hiểm, hãy lập tức hỗ trợ! "

Crusch và Shasuryu bắt đầu sử dụng phép thuật phòng thủ trên các Lizardman.

Zaryusu vẫn đứng trên đỉnh của bức tường bùn, và nhìn về phía vị trí của đối phương với đôi mắt sắc bén và nắm bắt mọt cử chỉ của đối phương.

"Ê này."

Zenberu cũng đã leo lên đứng phía sau Zaryusu đang nhìn chăm chú vào kẻ thù.

"Cậu cần phải nghỉ ngơi một chút. Anh trai của anh đang trấn an mọi người rồi! Thậm chí nếu cậu bỏ lỡ một cái gì đó, anh ấy sẽ không đổ lỗi cho cậu đâu. Nếu cậu cứ như vậy, chẳng phải tầm nhìn sẽ bị thu hẹp sao."

Zenberu nói bằng giọng nói vô tư của mình đã đưa ra một cảnh báo đối với Zaryusu.

Cũng giống như với cuộc chiến đấu trước đó, tất cả mọi người hợp tác và phân phối nhiệm vụ rõ ràng với nhau.

Zaryusu nhìn xung quanh và nhận ra rằng các chiến binh Lizardman đã cũng đã leo lên trên đỉnh của bức tường bùn để quan sát đối phương. Đúng, anh không ở đây để chống lại một cuộc chiến một mình và sẽ sát cánh cùng tất cả một người.

Zaryusu thở dài như trút đi nỗi lo lắng của mình.

"Xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi về việc này."

"... Đúng đấy, Zenberu cũng vậy thôi."

"Haha, mặt tôi có dấu hiệu của sự quan tâm không?."

Hai trong số họ cười, sau đó tiếp tục quan sát chuyển động của đối phương.

"Tuy nhiên, đó thực sự là một con quái vật."

"Yeah! Cơ bản là nó đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác ... "

Overlord of Death nhìn về hướng Zaryusu và ngôi làng của họ với tư thế kiêu ngạo của một vị vua.

"... Tư thế đó, đúng, đó mới thật sự là một Đấng tối cao."

"Có thể là vậy. Hơn nữa, tôi thực sự hy vọng không có ai có thể sử dụng ma thuật như vậy. "

"Đúng vậy, tôi hy vọng quá đi chứ. Trong con mắt của một quái vật thậm chí có thể đóng băng hồ, chúng ta những Lizardman chỉ là những con kiến. Ah ~ Xấu hổ thật đấy! Chúng ta không có khác biệt so với các loài côn trùng nhỏ. Lại nói tiếp ... có động tĩnh rồi. "

Người đó giơ tay mà không nắm giữ quyền trượng, hướng làng mà vẫy. Đó là một chỉ thị- Zaryusu cảm thấy như vậy vì những hành động kế tiếp của đội quân Skelecton đã chứng thực điều đó

"Ầm ầm!"

Những âm thanh đến từ các nơi khác nhau trong thôn.

"... Cái gì thế! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?! "

Sự kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Hướng mắt về cảnh tượng trước mắt mình, Zaryusu bất thốt lên trong sự kinh ngạc.

Những gì xuất hiện trước mặt anh là hai tảng đá.

Giữa vùng ngực đá dày lộ một ánh sáng màu đỏ giống như một trái tim. Với bàn tay dày và đôi chân thô ráp, thân hình mập mạp của nó thậm chí còn có một chút dễ thương nếu nó không phải cao tới hơn ba mươi mét.

Đó là một Golem khổng lồ. Xem nó như một ảo ảnh còn khá hơn là phải chấp nhận nó đang xuất hiện trước mắt.

Người đá từ từ di chuyển. Không ai biết nó xuất hiện từ đâu.

Và ngay lập tức nó ném hai tảng đó to khủng bố về phía ngôi làng.

Zaryusu nhắm mắt lại. Không thể nghi ngờ, nếu người nào đó bị tảng đá khổng lồ đó va phải chắc chắn phải chết.

Trong bóng tối, Zaryusu nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của tất cả mọi người, một tiếng động dữ dội lập tức vang lên. Và những bức tường bùn rung chuyển gần như sụp đổ đến nơi.

Tiếp theo đó là những âm thanh của rất nhiều tiếng đổ vỡ đc vang lên. Tiếng than khóc của trẻ em, tiếng la thất thanh đầy hoảng loạn của những người trong làng bắt đầu vang lên.

Mặc dù anh đã quen với cái chết, nhưng thật khó chấp nhận khi phải đối mặt với nỗi kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng như vậy. Những khoảnh khắc kinh hoàng trước mắt đã khiến những niềm hân hoan chiến thắng trong cuộc chiến hôm qua sụp đổ ngay lập tức.

Mình còn sống, Zaryusu thở tự an ủi mình và giữ bình tĩnh. Sau khi thận trọng mở mắt, những gì anh nhìn thấy là cảnh của quân đội Undead bắt đầu di chuyển.

Đội quân Undead bắt đầu di chuyển lại gần tảng đá, giơ khiên lên và quỳ xuống. Các bộ xương tiếp nhảy lên trên các lá chắn lớn, duy trí sự cân bắng và tiếp tục làm như đã tập qua vô số lần. Từng toán bộ xương tiếp theo lại nối tiếp nhau làm vậy.

Tại thời điểm đó, Zaryusu liền hiểu bọn chúng đang làm gì và cơ thể anh như bị sét đánh, không ngừng run rẩy.

"Làm ... làm cầu thang ư? Cả một đội quân huyền thoại như thế này cũng chỉ để làm cầu thang sao! "

Cuối cùng cầu thang làm từ quân đoàn skelecton cuối cùng đã được hoàn thành.

Tiếp đó, những tên lính Undead khác cũng bắt đầu di chuyển. Những Undead này số lượng ít hơn trước rất nhiều và có khoảng hơn trăm tên. Nhưng chúng là những kị binh khoác áo choàng đỏ rực và nắm trong tay trường thương sáng loáng.

Khoảnh khắc đó, một màu đỏ tươi bao trùm lên tất cả.

Những Undead mặc áo choàng đang tung bay cuồn cuộn trong gió và bước vào các vùng đất ngập nước một cách chậm rãi và đều đặn. Khi chúng đi đến đâu, tất cả vùng băng bên dưới tan hết đến đấy. Nhóm thứ hai bước tiếp nhóm một cũng như vậy. Giữa hai nhóm là một khoảng cách được định sẵn.

Điều này đã hình thành nên một con đường duy nhất dẫn trực tiếp đến tảng đá lớn.

"... Đó có phải là một con đường cho Overlord?"

Zenberu đã đúng.

Magic Caster mang tên Overlord bước trên con đường được hình thành bởi các undead, theo sau đó là một số người dường như đã xuất hiện từ hư không.

Dẫn đầu con đường là một Đấng tối cao mà sức mạnh và quyền lực thực sự đã đạt đến đỉnh cao không thể với tới

Trên cơ thể của mình, Ngài đang mặc một áo choàng tối đen như mực, như thể nó được cắt từ bóng đêm vô tận, trên tay ngài là một thanh quyền trượng toát ra một hào quang màu đen. Hào quang tỏa ra như thể hiện vô số biểu cảm đau khổ của con người. Ngay cả dưới lớp mũ là một hộp sọ với hốc mắt trống rỗng với con ngươi đỏ rực đang nhìn về phía hai người.

Người đó xuất hiện với các biểu hiện vượt qua sự hiểu biết của Zaryusu và ngài đang bước về phía trước với một tốc độ tương xứng với uy quyền của một vị vua.

Có một người phụ nữ mặc áo trắng theo sau Overlord. Mặc dù cô trông rất giống một con người , nhưng có một vài đặc điểm đã phủ nhận điều đó. Cụ thể, đó chính là đôi cánh sau lưng cô.

"Lẽ nào là ... một Akuma(Ác ma)?"

Akuma.

Demons là những quái vật sử dụng bạo lực để mang lại sự hủy diệt, Devils là những kẻ sử dụng trí thông minh để mang lại hỗn loạn. Những loại này hợp lại với nhau được gọi là ma quỷ. Người ta nói rằng chúng là những con quái vật gớm ghiếc mà tồn tại chỉ với mục đích hủy diệt. Chúng cũng đồng nghĩa với "tà ác".

Zaryusu đã hơn một lần nghe nói về ma quỷ trong những chuyến du lịch của mình.

Anh đã nghe được một truyền thuyết đáng sợ. Có người nói rằng hai trăm năm trước, một con người được biết đến là vua của quỷ - Ma Thần - đã dẫn theo đội quân của mình và đã gần như hủy diệt toàn bộ thế giới.

Ma Thần cuối cùng đã phải chết dưới 13 vị anh hùng và đến ngày nay dấu vết của cuộc chiến đó vẫn còn.

Nếu Undead có thể được mô tả như những sinh vật căm ghét người sống thì quỷ là những sinh vật sinh ra để dày vò người sống.

Một cặp song sinh dark elf và đi theo sau là các con quỷ, đằng sau là một cô gái có mái tóc bạc. Không chỉ vậy, còn có một sinh vật kỳ lạ trôi nổi trong không khí và đi sau cùng là một nam nhân với một cái đuôi dài.

Mặc dù các sinh vật kỳ quái tạo ra một ấn tượng rằng chúng không hề mạnh mẽ nhưng cái nhìn của chúng đều gây ra sự khiếp sợ. Bản năng hoang dã lại trỗi dậy và cảnh báo rằng, chuồn là thượng sách.

Những sinh vật này đi theo sau vị chúa tể của bọn họ một cách chậm rãi. Không chút do dự, họ bước lên những người lính undead và đứng trên đỉnh của tảng đá khổng lồ như được đặt trước. Overlord, người đi trước họ giơ tay ra và vẫy.

Trong khoảnh khắc, một sinh vật xuất hiện tỏa ra một ánh sáng chói lọi màu đen xuất hiện, và Overlord of Death trực tiếp tiến đến ngồi trên đầu nó.

Những người đứng đằng sau, chắc chắn phải là những người mà người đó tin cậy nhất, xếp thành một hàng, và như thể chờ đợi một mệnh lệnh nào đó, và họ nhìn về phía làng. Tuy nhiên họ đã không thực hiện bất kỳ động tác nào khác.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Một số Lizardman nhìn nhau khó chịu và cuối cùng quyết định cho phép người thông minh tại đó để đưa ra phán quyết.

"... H-Hãy cho chúng tôi biết, chúng ta làm gì bây giờ Zaryusu-sama? Có phải chúng ta sắp phải chạy trốn không? "

Điều này thể hiện bọn họ đã hoàn toàn mất hết ý thức chiến đâu.

"Không, không cần thiết. Hãy nhìn kẻ thù, đối thủ của chúng ta là một Magic Caster, việc tấn công chúng ta từ khoảng cách này dễ như trò trẻ con đối với hắn . Điều đáng sợ nhất là ... hắn chưa đưa ra lời nói nào với chúng ta cả."

Ánh mắt của Zaryusu vẫn tập trung vào người đang đến gần. Giống như một người bình thường nhìn vào hoàng tộc, anh vẫn không ngừng quan sát những sinh vật mạnh mẽ đang đứng trên đỉnh của tảng đá khổng lồ.

Khi khoảng cách giữa họ đã gần, anh đã có thể quan sát khá chi tiết và thậm chí có thể nói rằng họ đã nhìn thấy ánh mắt của nhau.

Liệu Overlord of Death ngồi trên ngai vàng đã và đang quan sát Lizardman? Hốc mắt trống rỗng không cho thấy bất kỳ ý định thù địch, còn cô gái có mái tóc bạc có biểu hiện coi thường,còn trong mắt nam thanh niên có đuôi không có bất kỳ cảm xúc nào.

Quan sát một lúc, Overlord of Death một lần nữa nhẹ nhàng nâng bàn tay không cầm quyền trượng đặt lên ngực. Một số Lizardman người thấy hành động này đã bắt đầu kinh sợ.

"-Đừng sợ. Đừng thể hiện sự yếu đuối trước mắt đối thủ. "

Lời quở trách sắc như dao cạo của Zaryusu đã khiến tất cả các Lizardman đó ngay lập tức nâng cao đầu và thẳng lưng.

Một số đám mây đen xuất hiện ở phía trước của Overlord of Death, những đám mây đen không ngừng phát triển về quy mô và kích thước. Sau đó khoảng hai mươi con quái vật xuất hiện với khuôn mặt đáng sợ và kích thước khoảng 150cm, trôi nổi trong đám mây đen

"Những tên này là..."

Zaryusu nhớ lại rằng đó là những con quái vật đó đã tiếp cận ngôi làng, và cũng là cùng một loại quái vật Undead mà anh đã từng gặp qua trong chuyến đi của mình.

Anh đã giải thích điều này với Crusch, nó rất khó để bị đánh bại, trừ khi họ sử dụng vũ khí ma pháp, vũ khí được luyện từ kim loại đặc biệt, ma pháp hay võ kĩ đặc biệt.

Ngay cả khi tất cả các bộ lạc Lizardman được tập hợp nhưng họ chỉ sở hữu một số lượng nhỏ vũ khí phép thuật, có nghĩa là chẳng đủ để gãi ngứa cho những con quái vô hình kia.

Chưa kể rằng kẻ thù đã gọi ra hơn hai mươi tên .

"... Điều khiển chúng dễ dàng vậy sao ?."

Zaryusu tuyệt vọng khi nghĩ về sức mạnh của kẻ thù.

Sau khi Overlord thốt ra những lời không rõ, hắn giơ tay ra và vẫy tay như thể có ý định cho tất cả mọi người để tấn công. Sau đó, những con quái vật bay, bao quanh làng và bắt đầu đồng thanh.

"Chúa tể vĩ đại truyền thông điệp của ngài với các ngươi."

"Chúa tể vĩ đại yêu cầu một cuộc đối thoại. Hãy cử một người đại diện ra."

"Kéo dài thời gian chỉ làm cho chúa tể vĩ đại cảm thấy khó chịu mà thôi ."

Sau khi hát xong, các undead vô hình bay trở về phía chủ nhân của nó.

"Ha ...? Không thể nào ... Đó là..? "

Zaryusu đã hiểu ra hành động này.

Hắn đã gửi ra Undead mạnh mẽ như vậy chỉ để chuyển tải thông điệp?\

Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó thậm chí còn khó tin hơn khi cô gái có mái tóc bạc đang đứng ở phía sau chỉ phất tay môt cái trong lười biếng như thể việc này với cô là một việc nhỏ nhặt.

Ngay lập tức- những Undead đã bị tiêu diệt.

"Cái gì!"

Zaryusu bị sốc và hét lên.

Chỉ một cái phất tay có thể tiêu diệt nhưng con Undead vô hình này..

Các Priest có thể tiêu diệt Undead, nhưng phải có sự cách biệt sức mạnh lớn mới có thể làm điều đó, đa phần chỉ có thể đánh lui chúng mà thôi, rất khó có thể trực tiếp tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, để tiêu diệt một nhóm của undead cùng một lúc là không thể.

Điều đó có nghĩa là sức mạnh của cô gái tóc bạc được ngang ngửa với Overlord kia. Nếu điều đó là sự thật, điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bọn họ.

"Ha ha ha ha-"

Zaryusu không thể ngừng cười.

Tại thời điểm này, những gì anh có thể làm gì khác hơn là cười? Sự cách biệt về thực lực cả là là quá lớn.

"Em trai!"

"-Ah, Anh trai!"

Zaryusu nhìn sang nơi phát ra âm thanh dưới bức tường bùn, và phát hiện ra rằng cả hai Shasuryu và Crusch đã đến đó Cả hai người leo lên bức tường bùn và nhìn theo hướng của đoàn tùy tùng của Magic Caster.

Crusch chen vào giữa Zenberu và Zaryusu, gần như khiến Zenberu bị ngã. Tuy nhiên, điều này không tính là gì.

"Đó có phải chỉ huy của đối phương? Bầu không khí xung quanh hắn rất mạnh, chỉ nhìn vào hắn thôi mà ta cũng thấy kinh sợ rồi. Mặc dù sự xuất hiện của bọn chúng tương tự như bọn trước mà em đang đánh bại ... nhưng lần này sức mạnh của hắn hường như không thể đoán được... "

"... Anh trai, chẳng nhẽ anh?"

"Mm, Đúng rồi đấy. Sức mạnh của anh và Crusch đã bị cạn kiệt. Hơn nữa, sau khi nghe được lời đó ... Anh cũng nghĩ rằng chúng ta phải đi đến đó. Zaryusu, sẵn sàng chưa? "

Zaryusu lặng lẽ nhìn Shasuryu, sau đó gật đầu. Shasuryu cau mày nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, vì vậy khó ai có thể thấy được biểu hiện của anh.

"Xin lỗi."

"Đừng để ý đến nó, anh trai."

Shasuryu đã nói xin lỗi trước khi nhảy ra khỏi bức tường bùn, giẫm chân trên lớp băng mỏng bao phủ vùng đất ngập nước.

"Anh sẽ đi trước."

"Cẩn thận."

Sau đó, Zaryusu cũng ôm chặt Crusch, và cũng theo Shasuryu và nhảy xuống vùng đất ngập nước.

Zaryusu và Shasuryu đi trên băng mỏng trên mặt hồ, di chuyển về phía trước. Sau khi họ đi qua cửa chính, Zaryusu cảm thấy Overlord đang nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Ánh mắt của chúng có thể gây áp lực lên chính mình. Anh tuyệt vọng vì đã không ngăn anh trai mình lại.

Tại thời điểm này, Shasuryu bất ngờ thốt lên.

"... Xin lỗi."

"... Xin lỗi vì điều gì, anh trai?"

"... Nếu cuộc đàm phán thất bại, kẻ thù sẽ giết hai chúng ta."

Zaryusu đã chuẩn bị tinh thần để chết. Chính vì điều này mà anh đã ôm Crusch thật chặt.

"... Xem xét quân số của kẻ thù, em không cho phép anh đi một mình. Nếu anh đến một mình, đối phương sẽ có lẽ cho rằng chúng ta thiếu tôn trọng. "

Trong số Lizardman, Zaryusu được biết đến là một Lizardman có danh vọng và kiến thức, rất phù hợp để tham gia vào các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, anh còn là một người lữ hành, do đó ngay cả khi anh hy sinh, nó sẽ không ảnh hưởng đến bộ lạc Lizardman.

Thậm chí nếu các anh hùng đã bị giết chết, miễn là các trưởng bộ lạc khác vẫn còn, trận chiến có thể được tiếp tục. Điều đáng tiếc duy nhất là sự mất mát của Frost Pain.

Nếu không có nó, sẽ không có cái gì ngăn chặn được những cơn gió lạnh đến từ hồ đóng băng.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, ngày một tiến gần đến cái chết hơn.

Họ đến trước cầu thang Undead dẫn đến ngai vàng, và thông báo rằng họ đã đến.

Họ có ý định leo lên những bậc cầu thang được hình thành từ quân đội Skelecton, nhưng nhìn vào những hành động vừa rồi, họ nghĩ rằng đối phương không cho rằng họ sẽ làm được điều đó. (ED: Câu này dịch chém)

Nhà vua phải ngồi ở một nơi cao hơn.

Mặc dù Lizardman không có một quy tắc như vậy, nhưng nhiều bộ tộc có tập tục những người ở vị trí cao hơn sẽ được ở trên cao nhìn xuống những người khác. Tất nhiên, từ quan điểm của cuộc đàm phán, đây được coi là sự thiếu tôn trọng của bên kia.

Tuy nói là đàm phán, nhưng đối phương không có ý xem cuộc đàm phán này là giữa những người cùng đẳng cấp.

Tuy nhiên, yêu cầu bình đẳng trong cuộc đàm phán sẽ là điều không tưởng. Tuy Zaryusu và những người khác đã thắng trận chiến trước đó, nhưng sau khi nhìn thấy chỉ huy quân địch trên tảng đá khổng lồ, họ bị buộc phải nhận ra rằng chiến thắng của họ trước đó không có ý nghĩa gì, tất cả chỉ là một trò chơi.

"Chúng tôi đã đến! Tôi là người đại diện Lizardman, Shasuryu Shasha, người anh hùng mạnh nhất trong số các Lizardman! "

"Tôi Zaryusu Shasha!"

Mặc dù vậy, tiếng nói vang xa của họ vẫn không có chút nịnh nọt nào trong đó. Họ biết rằng đây hành vi ngu xuẩn, nhưng điều này là là điều cuối cùng có thể tôn lên danh dự của họ. Có lẽ cuộc chiến trước đó chỉ là một trò chơi trong mắt của đối phương, nhưng họ không thể đánh mất danh dự của những người đã hy sinh trong cuộc chiến đó.

Không phản hồi. Overlord ngồi trên ngai vàng chỉ nhìn bọn họ, vẫn không có động tĩnh nào cả.

Một trong những người trả lời là con quỷ đã có một đôi cánh màu đen mọc ra từ lưng cô.

"Chủ nhân của ta cho rằng ngươi đến đàm phám mà không có sự tôn trọng nào cả."

"... Cái gì?"

Nói đến đó, cô gọi người đàn ông có một cái đuôi bên cạnh.

"Demiurge."

"Quỳ xuống"

Đột nhiên, Zaryusu và Shasuryu quỳ xuống, đầu của họ vùi vào đất ngập nước. Hành động của họ giống như một điều hiển nhiên.

Nước lạnh ngầm vào cơ thể của hai người và các khối băng tan vỡ ngay lập tức đông cứng lên một lần nữa.

Không thể nhúc nhích. Thậm chí họ không thể sử dụng sức mạnh trong cơ thể mình. Dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó đã giữ lấy họ.

" Đừng cố chống lại"

Âm thanh một lần nữa được vang lên trong đầu họ, Zaryusu và Shasuryu cảm thấy như cơ thể của họ dường như đã bị một ý chí khác kiểm soát. Cơ thể của họ dường như hành động theo hướng dẫn của ý chí đó.

Sau khi nhìn thấy hai người quỳ trên mặt đất lầy lội, cô gái áo trằng có đôi cánh trên lưng dường như đã hài lòng và lên cáo cáo với chủ nhân mình:

"Ainz-sama, chúng đã hành lễ với người rồi đó."

"Cảm ơn các ngươi đã hợp tác.Bây giờ thì ngẩng cao đầu lên."

"Ngẩng đầu lên."

Zaryusu và Shasuryu tự động ngẩng đầu, hai người ngước nhìn lên trên như đang "diện kiến" vị vua của chính mình.

"Ta là ... chủ nhân của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, Ainz Ooal Gown. Trước tiên, ta gửi đến ngươi lời cảm ơn vì đã giúp ta hoàn thành thí nghiệm. "

Thử nghiệm? Rất nhiều người đã mất đi mạng sống của mình,vậy mà ngươi gọi nó chỉ là cuộc thử nghiệm?

Cơn giận bùng cháy trong trái tim nhưng họ vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Đó là bởi vì bây giờ vẫn không phải lúc đôi co.

"Bây giờ, ta đi thẳng vào vấn đề chính ... Đó chính là ta muốn các ngươi phục tùng ta."

Ainz nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ vào Shasuryu và nói ra suy nghĩ của mình

Shasuryu chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

"- Tuy nhiên ngươi đánh bại chúng ta trước đó nên có thể ngươi không sẵn sàng để chấp nhận uy quyền của ta. Đây là lý do tại sao chúng ta sẽ tấn công trở lại bốn giờ sau đó. Nếu các ngươi vẫn có thể giành chiến thắng, ta hứa sẽ không xâm phạm đến ngươi và thậm chí sẽ bồi thường cho các ngươi. "

"... Tôi có thể hỏi một câu hỏi?"

"Cứ tự nhiên."

"Một trong những người sẽ tấn công... bọn họ có sức mạnh như ngài?"

Cô gái có mái tóc bạc đứng ở phía sau cau mày một chút và con quỷ nữ mỉm cười bí hiểm, bởi vì họ không hài lòng khi ai nói chuyện với chủ nhân của mình mà không có kính ngữ. Tuy nhiên, họ không thực hiện bất kỳ hành động nào, có lẽ vì chủ nhân đã không nói bất cứ điều gì về nó.

Ainz bỏ qua hai người và tiếp tục nói chuyện.

"Ta sẽ không làm điều đó. Thay vào đó, một trong những người sẽ tấn công sẽ là người hầu đáng tin cậy của ta ... Hơn nữa ta sẽ chỉ được gửi đi một người. Anh ta được gọi là Cocytus ".

Nghe những lời này, Zaryusu cảm thấy tuyệt vọng như thể thế giới đã kết thúc.

Nếu nó là một đội quân lớn sẽ tấn công, có lẽ các chiến binh Lizardman còn có cơ hội chiến thắng. Điều này có nghĩ là một sự tiếp nối của cuộc chiến ngày hôm qua mà họ gọi là một thử nghiệm. Nếu thế thì vẫn còn hi vọng, dù chỉ rằng rất nhỏ.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra

Tấn công sẽ chỉ là một người.

Quân đội đã đánh bại trước đó đã một lần nữa đưa ra tuyên bố lớn như vậy, nhưng sẽ chỉ gửi cho một người trong thời điểm này. Trừ khi đó là sự trừng phạt, hoặc đã có một số ý nghĩa ẩn đằng sau hoặc họ phải có sự tự tin rất lớn.

Một kẻ nào đó đã được sự tín nhiệm của Overlord chắc chắc là người sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Với những gì đã và đang diễn ra, sức mạnh của họ làm cho Lizardman cảm thấy tuyệt vọng.

"Chúng tôi chọn đầu hàng ..."

"Không chiến mà hàng, chả có chút thú vị nào cả. Các ngươi không thể phản kháng một chút sao? Bọn ta cũng muốn hưởng thụ hương vị chiến thắng đấy."

Ainz cắt ngang lời nói của Shasuryu, không cho phép anh tiếp tục.

Hắn muốn gì đây, tên khốn này.

Zaryusu thầm nguyền rủa.

Phô trương sức mạnh để xóa đi cái sự thất bại trước kia.

"Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Các ngươi có bốn giờ để chuẩn bị."

"Xin chờ chút, liệu băng sẽ tan chứ?"

Bất kể ai thắng hay thua, với những hồ nước bị đóng băng, Lizardman sẽ rất khó khăn để tồn tại.

"... À, ta quên mất."

"Ta không thích bị vấy bẩn bởi bùn đất ở đây nên ta đã thi triển phép thuật, các ngươi đừng lo. Chúng sẽ biến mất khi ta rời khỏi đây!!."

"Cái gì!"

Zaryusu và Shasuryu đã bị sốc và im lặng, có lẽ họ đã nghe nhầm.

Hắn đóng băng các hồ đơn giản chỉ vì hắn không muốn bị bẩn?

Điều này đã không còn ở mức độ là khó tin nữa,mà nó nó rõ một điều: sức mạnh của đối phương quá khủng bố, thậm chí có thể dễ dàng điếu khiển lực lượng của thiên nhiên và hơn nữa, chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như vậy.

Zaryusu và Shasuryu - cả hai cảm thấy sợ hãi giống như một đứa trẻ.

"Hẹn gặp lại, các Lizardman- [Portal]."

Cảm thấy rằng tất cả mọi thứ cần thiết đã được nói xong, Ainz giơ tay ra và một làn sóng nhẹ nhàng tỏa ra, một vòng tròn tối tăm xuất hiện ở phía trước, ngài đi vào trong đó.

"Hẹn gặp lại, Lizardman."

"Tạm biệt, Lizardman."

"Chúc may mắn, Lizardman."

Những người khác cũng đi vào cái vòng tròn tối tăm đó sau như thể họ đã mất đi hứng thú với nơi này.

"E-Eh, tạm biệt, chăm sóc bản thân nhé."

"drows ym fo enob eht ma tôi" [Tạm biệt.]

Theo sau đó là các sinh vật kì lạ cũng theo sau và bước vào bóng tối.

"Giải phóng. Hãy cố gắng tận hưởng thời gian còn lại một cách tốt nhất mà ngươi có thể, Lizardman."

Ngay lúc ấy, người cuối cùng, người đàn ông có đuôi, bước vào bóng tối, hắn đã nói chuyện với một giọng nói nhẹ nhàng và cũng là lúc mà trọng lượng đè trên hai Lizardman biến mất không một dấu vết.

Zaryusu và Shasuryu nằm sóng soài trong bùn và không di chuyển. Bởi vì họ không còn đủ sức mạnh để nâng cơ thể mình lên nữa.

Họ thậm chí không còn cảm thấy lạnh bởi thời tiết xung quanh, họ đã phải chịu đựng một cuộc tấn công tinh thần mà vượt quá đau đớn thể xác của họ.

"Chết tiệt..."

Shasuryu nguyền rủa, hoàn toàn không giống tính cách của mình.

Cả hai được chào đón trở lại do tộc trưởng các bộ tộc khác đã leo lên trên đỉnh của bức tường bùn để tránh khí lạnh.

Họ biết rằng sẽ có nhiều việc cần được thảo luận trong bí mật. Shasuryu nghĩ rằng đây chẳng có gì quan trọng để phải giâu diếm nên anh ta đã thông báo trực tiếp tất cả mọi người về những gì xảy ra trong cuộc đàm phán, dù rằng đó cũng không thể gọi là một cuộc đàm phán.

Cảm xúc chung của mọi người gần giống nhau, hoảng loạn và bối rối. Họ không biết rằng điều gì sẽ xảy ra sau bốn giờ nữa.

"Đã rõ ... sau đó băng sẽ tan chảy, phải không? Nếu nó không tan chảy,chúng ta sẽ không thể chiến đấu ngay cả khi chúng ta muốn. "

"Không sao, hắn đã nói phép thuật sẽ được hóa giải nhanh thôi. "

"Đây là tất cả những gì trong cuộc đàm phán?"

Thay vì trả lời câu hỏi của tộc trưởng bộ lạc Small Fang, Shasuryu chỉ mỉm cười một chút. Nhìn thấy phản ứng đó, trưởng tộc của Small Fang lắc đầu không nói thêm gì nữa.

"Khi anh đang trên đường tới các cuộc đàm phán, chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra ... chúng tôi đã phát hiện rất nhiều đội quân skelecton trong bóng tối. "

"Tôi không nghĩ rằng kẻ thù ... ... sẽ để chúng ta chạy trốn!."

"Vậy điều này có nghĩa là ..."

"Đó chỉ là suy đoán."

Bốn người đã không tham gia vào các cuộc đàm phán đã đưa ra một tiếng thở dài. Tình hình hiện tại bọn họ cũng không biết phải làm như thế nào.

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

"... Huy động tất cả các Lizardman chiến binh, và cũng ... những gì ở đây ..."

"Anh trai ... anh có thể cho phép em, và năm người có thể nghe tôi nói không?"

Zaryusu thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của Crusch, anh tiếp tục lên kế hoạch đối với tất cả các Lizardman nam bao gồm cả anh trai mình.

"Nếu mục tiêu của đối phương là để chứng minh sức mạnh của họ thì Lizardman sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, chúng ta cần một cá nhân là người có thể lãnh đạo, một nhân vật trung tâm để kết nối những người sống sót lại với nhau. Nếu tất cả những người dân ở đây để mất cuộc sống của họ, nó sẽ là một mất mát rất lớn cho tương lai của Lizardman. "

"... Đúng vậy, Zaryusu. "

"Hmm, Zaryusu ... nói đúng."

Hai tộc trưởng bộ lạc khác nhìn Zaryusu và Crusch, sau đó cả hai bày tỏ sự đồng tình của họ.

"Tôi cũng đồng ý. "

Sau khi được sự chấp thuận của tộc trưởng bộ lạc thứ 3, Zenberu, Shasuryu không thể tìm thấy bất kỳ lý do để từ chối yêu cầu của em trai mình.

"Quyết định của chúng tôi là như vậy, Crusch sẽ là người nhận trách nhiệm này. Bạch tạng có lẽ có thể là một trở ngại, nhưng khả năng Druid của cô ấy là không thể thiếu. "

"Đợi một chút. Tôi cũng muốn chiến đấu! "

Crusch lớn tiếng phản đối, tại sao cô ấy không được chiến đấu.

"Hơn nữa, nếu là một người lãnh đạo tốt thì tôi nghĩ nên là Shasuryu, anh là người lãnh đạo bộ lạc đáng tin cậy nhất! "

"Mục tiêu của đối phương là để chứng minh lực lượng áp đảo và là suy giảm chiến lực của chúng ta một cách triệt để nhất để bọn họ có thể cai trị dễ dàng hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai lãnh đạo và liên kết những người sống sót lại với nhau? "

"Hiện tại, sự lựa chọn tốt nhất là cô, Crusch!!"

Crusch không nói nên lời, biết rằng khó có thể thuyết phục họ, Crusch tiến đến bên cạnh Zaryusu.

"Em muốn đi cùng anh. Khi anh cho gọi em đến đây, anh nói để em tự quyết định, vậy tại sao anh vẫn còn nói những lời như vậy? "

"... Bởi vì tại thời điểm đó, mọi người sẽ rất có khả năng tất cả bị giết chết, nhưng bây giờ chúng ta có một cơ hội tương đối lớn để cho phép một người tồn tại."

" Đừng đùa với em!"

Không khí như đọng lại bởi sự xúc động của Crusch, mọi người đều im lặng, không ai biết phải nói gì vào thời điểm này.

"-Zaryusu, cố gắng thuyết phục cô ấy. Hẹn gặp lại sau bốn giờ. "

Shasuryu bỏ lại những lời này trước khi nhảy xuống. Ba trưởng bộ lạc nhảy xuống bức tường bùn theo sau Shasuryu. Zenberu cũng đã vỗ vai Zaryusu như lời động viên sau đó cũng nhảy xuống dưới.

Zaryusu quay mặt về Crusch.

"Crusch, xin em hãy hiểu cho."

"Làm thế nào mà em có thể hiểu được! Anh sẽ chết! Nếu anh có sự hỗ trợ của của em, có lẽ anh có thể giành chiến thắng! "

Khi nói điều này mà ngay cả Crusch cũng không tin vào đó.

"Anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải chết, hãy hiểu cho anh!! "

Crusch ôm lấy Zaryusu.

"Anh quá ích kỷ!"

"Xin lỗi ..."

"Em có thể sẽ chết."

"Uh huh ..."

Thật vậy, cơ hội sống sót là vô cùng thấp. Không, có thể nói một cách chắc chắn rằng không có cơ hội sống sót.

"Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã chiếm được trái tim của em, nhưng anh vẫn muốn em bất lực nhìn anh chết sao?"

"Um ..."

"Gặp được em là hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh của anh."

Crusch ôm lấy Zaryusu, không có ý định để anh rời đi.

Zaryusu không biết phải nói gì và làm gì hiện tại. Cảm xúc bị rối bời

Một lúc sau, Crusch ngẩng đầu lên,trên khuôn mặt của cô đầy quyết tâm.

Zaryusu cảm thấy khó chịu trong lòng khi anh cảm nhận được rằng Crusch sẽ cương quyết tới cùng. Tại thời điểm này, Crusch nói một vài từ ngắn gọn với Zaryusu.

"-Chịch em đi."

"-Hah?"

"Nhanh lên!"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Chương 5: Vị Thần Băng Giá

Phần 1

Căn cứ chính của Ainz là một pháo đài được Aura dựng lên và Cocytus vừa đến ở vài ngày trước. Có thể nghe thấy tiếng thi công ở đó.

Người nãy giờ lẳng lặng theo sau Ainz - Victim lên tiếng khi họ bước vào phòng.

"Emoh gniog m'I, syug uoy wercS ... (Xin phép chia tay chủ nhân tại đây.)

"Vất vả cho ngươi rồi, hãy lui về bảo vệ tầng thứ nhất."

"AmabO sknahT ... (Tuân mệnh)."

"Portal."

Ainz mở ra cánh cổng bóng tối, Victim tiến vào với điểm đến là tầng 1 của Nazarick.

Sau khi thấy quả bom hẹn giờ của lăng mộ đã khuất bóng, Ainz hướng ánh nhìn về phía căn phòng. Aura đã đứng sẵn ở đó, cúi đầu chào cậu.

Một sự chào đón đầy hào nhoáng dành cho Ainz, dù bài trí ở đây thua xa nếu so với Nazarick. Hẳn Aura đang thấy xấu hổ về điều này đây.

Cũng không quá tệ.

Với người từng là một nhân viên như Ainz, cậu không mấy bận tâm đến chuyện phòng ốc. Ở Nazarick, căn phòng dành riêng cho cậu thực sự quá xa hoa. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây.

Mình thích một căn phòng với tám tấm tatami.Có lẽ mình sẽ chuẩn bị một căn phòng như vậy. Oh, và còn phải khen ngợi Aura vì đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

Một người không thể thành công nếu không biết nói lời cảm tạ và thể hiện lòng biết ơn với người khác.

Ainz nhớ tới câu nói của một CEO nổi tiếng được đóng khung và trưng bày trong tủ kính trong chuyến thăm quan công ty cậu làm việc. Dù không nhớ tên người đã phát biểu nhưng đây quả thực là một câu danh ngôn. Một ông chủ lý tưởng sẽ biết nói những lời hay ý đẹp như vậy.

"Về việc cứ khăng khăng sử dụng nơi này, thật phiền cho ngươi Aura. Và cũng đừng quá chú ý đến tiểu tiết, ta có lời khen vì ngươi đã làm rất tốt. Những thứ mà ngươi chuẩn bị đã biến nơi này thành một phần của Nazarick rồi."

"... Thưa vâng."

Mắt Aura hấp háy. Mình phải khích lệ cô bé nhiều hơn . Dù rất muốn, nhưng Ainz không nghĩ thêm được lời hay ý đẹp nào khác. Cậu vội giấu sự ấp úng bằng cách nhìn quanh lần nữa.

Mùi gỗ tươi vẫn còn phảng phất.

Như thường lệ, thay vì thiết lập hệ thống phòng thủ, việc dịch chuyển về Nazarick an toàn hơn nhiều. Vì không có phép thuật phòng thủ, nơi này giống như một ngôi nhà được làm bằng giấy. Nhưng mặt khác, Ainz đã sử dụng bản thân làm mồi để nhử những con cá lớn.

Vì khoảng cách từ nơi này đến vùng hồ khá xa, nên những kẻ muốn săn lùng chúng ta - nếu chúng xuất hiện - chỉ có thể là người chơi đến từ Yddgrasil, hoặc có đẳng cấp tương tự.

Mục đích xây dựng căn cứ này là để dụ kẻ thù đang nhắm vào Nazarick phải xuất đầu lộ diện.

Dù cách này rất mạo hiểm, nhưng Ainz cho rằng phải liều một phen mới biết được.

Tới giờ bọn chúng vẫn chưa xuất hiện... hay kế hoạch có sơ hở? Thêm nữa, cái gì kia?

"Aura, đó là cái gì?"

Ainz trông thấy một cái ghế màu trắng đặt phía sâu trong phòng. Nó được chế tác hết sức tuyệt vời, có thể gọi đó là một tác phẩm nghệ thuật. Vẻ đẹp này khiến người ta không thể không chú ý đến.

"Tuy còn đôi chút sai sót, nhưng đây là chiếc ngai mà thần đã chuẩn bị cho người, thưa chúa tể."

Câu trả lời đầy tự tin vang lên phía sau Ainz, không ai khác ngoài Demiurge. Đúng như cậu đoán. Ainz hỏi thêm một câu.

"- Ngươi lấy những cái xương này từ đâu vậy?"

" Nó được làm từ xương của các loài động vật, chủ yếu là của Griffin và Wyvern. "

"... À ta hiểu rồi."

Chiếc ngai gồm vô số khúc xương ghép lại với nhau. Nó không có trong danh sách những thứ được chuyển tới từ Nazarick, ắt hẳn Demiurge đã làm nó trước khi Ainz đến đây.

Và chắc chắn trên chiếc ngai, có một vài bộ phận làm từ sọ người hay của loài bán nhân loại. Dù nó có màu trắng toát, không dính chút máu thịt nào, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi máu tươi tỏa ra từ chiếc ngai.

Với Ainz, cái ngai này có phần hơi ghê rợn, ngồi trên nó như đang ngồi trên một cái đệm găm đầy kim. Nhưng vì thuộc hạ đã ra sức chuẩn bị nó cho cậu, nên cậu không có cách nào để từ chối

Đang suy nghĩ, chợt anh nảy ra một ý..

"Shalltear. Ta sẽ trừng phạt ngươi vì những sai lầm ngươi đã phạm phải. Đúng vậy,... ngay bây giờ, ngươi sẽ phải nếm chịu sự nhục nhã."

"Thưa vâng" - Cô có phần hơi bất ngờ khi bị Ainz đột ngột nhắc tên.

"Mau cúi đầu và quỳ xuống, hai tay đặt lên sàn nhà."

"Vâng"

Shalltear bước đến nơi Ainz chỉ - ngay giữa phòng và làm theo những lời của cậu với khuôn mặt bối rối.

Ainz tiến tới chỗ Shalltear và ngồi lên lưng cô.

"... Ainz, Ainz-sama!"

Shalltear ngạc nhiên đến nỗi chỉ dám thì thầm 'Ainz-sama ".Cô trở nên mất bình tĩnh và sợ đến cứng đơ người khi Ainz ngồi trên lưng.

"Bây giờ ngươi là một chiếc ghế, hiểu chứ?"

"Vâng!"

Ainz rời mắt khỏi Shalltear khi mới nãy cô như vừa thét lên và nói với Demiurge

"- Xin lỗi Demiurge,."

"Thần đã hiểu! Thật tuyệt vời! Sử dụng thủ vệ để làm một chiếc ghế! Đây là một chiếc ghế tùy chỉnh đặc biệt cho Chúa tể vĩ đại! Không hổ danh là Ainz-sama. Thần chưa bao giờ nghĩ về điều đó! "

"Ồ, vậy sao..."

Không thể hiểu được nét mặt hào hứng của Demiurge, Ainz cố không nhìn về phía anh ta. Bỗng một giọng nữ với dáng vẻ tươi cười cất lên.

"Mong ngài thứ lỗi, Ainz-sama, thần muốn rời khỏi đây một lát. Và thần sẽ trở lại sớm thôi."

"Làm sao vậy Albedo? Được rồi, đi đi. "

Sau khi nói lời cảm tạ, Albedo rời khỏi căn phòng. Ngay lập tức, bên ngoài bỗng có tiếng hét 'Hyaaahhhhhhh!' cùng tiếng sụp đổ của một bức tường, toàn bộ pháo đài tưởng chừng như bị rung chuyển.

Khoảng một phút sau, Albedo quay trở lại với khuôn mặt tươi cười, bỏ qua ánh mắt của những người trong phòng chiếu vào cô.

"Thần đã trở về, Ainz-sama. Oh đúng rồi, Aura. Ta vô tình xô vào tường khi ta rời khỏi phòng. Hình như có chút hư hỏng, cô có thể sửa chữa nó không? Thực sự rất xin lỗi."

"Ah, ermm ... Được rồi, tôi sẽ làm."

Ainz nuốt những lời cậu muốn nói lại và thở dài. Cậu tập trung nhìn vào cây pháp trượng đang tỏa ra ánh hào quang hủy diệt.

Đây chỉ là một bản sao của pháp trượng Ainz Ooal Gown, chính thể vẫn đang được canh giữ tại Nazarick. Sử dụng nguyên liệu là các vật phẩm cất trữ sâu trong bảo vật điện, bản sao này được dựng lên với chi tiết gần như giống hệt.

Một hội sẽ tan rã nếu vũ khí biểu tượng bị phá hủy, không thể đưa nó ra một cách tùy tiện được. Hiện pháp trượng đã được giao cho các Thủ Vệ tại Cherry Blossom Zone của tầng 8 trông coi.

Cần có biện pháp đối phó nếu kẻ thù có được nhẫn dịch chuyển, nhưng chúng sẽ khó mà ra khỏi nơi đó.. cũng nên lưu ý điều này...

Đang suy nghĩ, bỗng "cái ghế" Shalltear cựa quậy, chỉnh lại tư thế để Ainz thấy thoải mái hơn. Với cảm giác hơi ....Ainz cúi nhìn cái ót của cô

Cô đang thở hổn hển.

Chắc là cô ấy thấy nặng. Một người đàn ông trưởng thành ngồi trên lưng một cô gái trông như thiếu nữ mười bốn tuổi. Cậu nhận ra mình có phần hơi biến thái và tàn nhẫn. Trò đùa này có lẽ đi quá xa rồi.

Là NPC được sáng tạo bởi một người bạn thân trong quá khứ. Dù có là Peroronchino cậu ấy cũng không hành hạ Shalllttear như vậy. Quyết định của cậu đã làm vấy bẩn tình bạn giữa hai người. Ainz tự trách mình thật ngu ngốc khi nghĩ ra cái hình phạt này.

Tra tấn Shalltear như thế này...

"Shalltear, ngươi thấy đau sao?"

Ainz đang định nói thêm 'nếu thế, hãy dừng hình phạt này lại', chợt Shalltear ngước lên nhìn bằng khuôn mặt ửng hồng với biểu hiện như thể không gì vui bằng.

"Không đau một chút nào! Đối với thần đây chính là phần thưởng."

Cô tiếp tục thở gấp, hơi nóng thoát ra nơi khóe miệng, vừa nhìn Ainz bằng đôi mắt mê mẩn. Cái lưỡi liếm lấy bờ môi mọng đầy dam dang. Cô đang quằn quại hệt như một con rắn

"... Hnngh!"

Ainz muốn đứng dậy ngay lập tức.

Tưởng chừng anh đã nghe theo sự thôi thúc này

Không, mình không thể làm như vậy được.

Dù đây là hình phạt dành cho Shalltear, nhưng nguyên do bắt nguồn từ sai sót của Ainz. Vì thế, tình huống quái gở này cũng chính là hình phạt cậu tự dành cho mình.

Ainz cố chèn ép những cảm xúc phức tạp của mình.

Cậu cố gắng lờ đi cái ghế đang tiếp tục cựa quậy . Cậu không thể ngừng nghĩ rằng Peroronchino, anh đã thiết lập cái tính cách quái quỷ gì thế này.

"... Giờ thì hãy chuyển sang chủ đề chính. Chúng ta đã dọa được đám Lizardman chưa?"

"Thưa Ainz-sama, kế hoạch đó thật hoàn hảo."

"Đúng thế, nhìn biểu hiện của bọn chúng là biết."

Ainz mỉm cười khi nghe những điều đám Thủ vệ vừa nói. Thực sự, dù Lizardman có hình dạng gần giống với con người, nhưng biểu cảm của họ hoàn toàn khác xa, thậm chí còn không thể đọc được nét mặt của họ.

"Nếu đúng như vậy, bước đầu thị uy với chúng đã thành công."

Ainz thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã sử dụng ma pháp siêu cấp 'The Creation' - với giới hạn sử dụng bốn lần một ngày. Nếu thứ này không dọa nổi đám Lizardman, thì không gì có thể làm chúng sợ hơn cả.

"Demiurge, mất bao lâu để biết được vùng đất băng này rộng chừng nào?"

"Thần đã cho người đo đạc, nhưng khu vực này rộng hơn dự kiến nên tiến độ có phần chậm trễ, mong được ban thêm chút thời gian."

Ainz liền ngăn Demiurge đang chuẩn bị quỳ xuống. Cậu vừa nghĩ, vừa đưa mấy ngón tay xương xẩu lên vuốt cằm. Phạm vi ảnh hưởng của ma pháp vượt xa dự kiến của Ainz, có thể coi đây là một thành công trong việc thử nghiệm chúng ở thế giới này.

'The Creation' là một ma pháp siêu cấp với khả năng thay đổi địa hình.Trong Yggdrasil, nó được sử dụng để chống lại sức nóng của núi lửa hay cái lạnh của những vùng đất băng giá.

Thật ra Ainz vẫn có thể phô diễn sức mạnh trước đám Lizardman mà không cần dùng đến ma pháp này.

Từ lâu, Ainz vẫn muốn thử nghiệm để xác định phạm vi ảnh hưởng của các loại ma pháp tại thế giới mới. 'The Creation' có khả năng tác động lên một khu vực rất rộng lớn, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ tầng 8 của lăng mộ. Và Ainz muốn biết hiệu quả của nó khi sử dụng ngoài thực địa.

Ở Yggdrasil, hiệu ứng của ma pháp được giới hạn trong một phạm vi nhất định. Nhưng với thế giới này, phạm vi đó rộng bao nhiêu? Nếu nó ảnh hưởng lên toàn bộ khu vực đồng bằng, như thế thật quá sức tưởng tượng.

Và đúng như vậy, ma pháp đã đóng băng toàn bộ vùng hồ. Việc sử dụng ma pháp siêu cấp cần phải có sự cẩn trọng nhất định.

"Aura, mạng lưới phòng vệ của chúng ta thế nào rồi?"

"Vâng! Chúng thần đã triển khai để đảm bảo một mạng lưới bán kính hai cây số với các undead được ngài giao cho. Nhưng đến giờ vẫn chưa ghi nhận được động tĩnh của kẻ thù.

Thần cũng đã cho đám quái vật tuần tra trong vòng 4km và chưa phát hiện thứ gì khả nghi."

"Được... Vậy có cách nào để đối phó với kẻ thù khi chúng đã tiếp cận và tìm được nơi ẩn náu?"

"Không vấn đề gì. Shalltear đã hợp tác với thần, chọn lựa những undead thành thạo việc trinh sát."

"Tốt lắm."

Aura mỉm cười hạnh phúc sau khi được Ainz khen ngợi. Vẻ chán nản khi nãy trên mặt cô bé đã hoàn toàn biến mất.

"Chúng ta đã cố tình để lộ tới mức này rồi, nhưng tại sao đám người sử dụng WI lên Shalltear vẫn chưa hành động?"

Ainz hỏi lại lần nữa dưới ánh nhìn của các Thủ vệ. Câu hỏi không dành riêng cho bất kì ai trong phòng.

"Tại sao bọn chúng không theo dõi nơi này hay Nazarick?"

"Phải chăng chúng đang quan sát chúng ta bằng WI mà thông thường không thể phát hiện ra?'

Ainz nghiêng đầu đáp lại câu hỏi của Demiurge.

"Ta đã xét qua khả năng này, đó chính là lí do ta sử dụng danh tính là Momon. Nếu kẻ thù thực sự dùng WI để do thám động tĩnh, chúng sẽ không theo dõi được Momon - người cũng sử dụng WI. Vì thế, chúng phải cử gián điệp hoặc dùng ma pháp để tìm ra phe ta"

Lời giải thích của Ainz khiến các Thủ vệ thấy bối rối. Họ chưa hiểu những gi cậu vừa nói.

"Ừm.. Cụ thể thế này... Trước đây, Hội chúng ta từng sở hữu một khu mỏ chứa loại quặng kim loại quý hiếm. Vì chúng ta độc quyền cung cấp kim loại này, nên giá của nó tăng vọt trên thị trường. Rất nhiều người muốn cướp khu mỏ đó. Bọn họ đã sử dụng một WI tên là Ouroboros. Và thứ này nằm trong nhóm "hai mươi".

Ngọn lửa trog hốc mắt Ainz thu hẹp lại.

Cậu từng giận điên lên khi khu mỏ bị cướp đi. Nhiều thành viên trong hội bị thảm sát và rơi rất nhiều vật phẩm hiếm. Giờ nhìn lại, cậu chỉ xem nó như một phần của ký ức.

"Thật quá quắt! Chúng dám chiếm đoạt lãnh thổ được cai trị bởi các Đấng Tối Cao sao? Không thể chấp nhận được! Xin chúa tể hãy để chúng thuộc hạ đòi lại món nợ này!".

Giọng của Albedo tràn đầy sự giận dữ. Ainz hướng mắt nhìn về phía các Thủ vệ.

Cậu thấy được sát khí phát ra từ phía họ, ngay cả người luôn điềm tĩnh như Demiurge cũng không thể giấu nét mặt nham hiểm. Không chỉ vậy, biểu cảm của Mare như chỉ chờ lệnh tấn công. Còn Shalltear, người đang chịu hình phạt làm ghế cho Ainz, cũng ...

"Tất cả hãy bình tĩnh. Đó chỉ là chuyện trong quá khứ!".

Ainz giơ tay trấn an họ. Dù sát ý đã có phần nguôi đi, nhưng sự bất mãn của họ vẫn như dung nham chực phun trào. Để thay đổi bầu không khí nặng nề này, Ainz tiếp tục câu chuyện.

"Bọn họ đã dùng Ouroboros tạo phong ấn hòng ngăn chúng ta tiến vào phần 'World' đặt trong khu mỏ. Nhân cơ hội đó, họ đã tìm được lối vào và tiếp cận nó. Khi giải được phong ấn, chúng ta mới nhận ra khu mỏ đã bị chiếm đoạt."

Ainz cố tránh kể về nỗ lực đoạt lại khu mỏ. Trong cuộc giao tranh, hơn một nửa thành viên trong hội bị giết ít nhất một lần.

"Trong vụ đó, phần 'World' đã không cho chúng ta thâm nhập khu mỏ, nhưng các thành viên sở hữu WI vẫn có thể đi vào. Do đó, ta chắc chắn kẻ thù hiện giờ không thể theo dõi chúng ta dù có sử dụng đạo cụ mạnh nhất đi nữa."

Dù đã thuyết phục các thuộc hạ tin vào giả thuyết của mình, cậu vẫn có đôi chút nghi ngờ về chuyện này.

Khả năng giả thuyết này đúng là rất cao, nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh.

Khi đạo cụ 'Ngũ hành tương khắc' vốn xếp chung nhóm "Hai mươi" với 'Ouroboros' được sử dụng, nhà phát hành đã gửi một thông điệp tới những người sở hữu WI, đồng thời gửi kèm một vật phẩm coi như lời xin lỗi. Nội dung thư có nhắc đến 'Gửi tới chủ nhân của WI, người có khả năng miễn nhiễm với sự thay đổi do chúng gây ra. Nhưng khả năng duy trì dữ liệu của bạn trong quá trình cập nhật là một thách thức lớn với chúng tôi. Chúng tôi mong bạn xem sự cố này như một trường hợp bất khả kháng trong quá trình cập nhật máy chủ."

Trong sự kiện đó, không ai có thể tránh được hiệu ứng của 'Ngũ hành tương khắc' cả. Nhưng đó cũng chỉ được xem là ngoại lệ.

Trên hết, WI có thể kháng các loại ma pháp trinh sát. Sẽ là vô nghĩa nếu không thể bảo vệ Nazarick khỏi các đạo cụ khác.

"Vậy là kẻ thù sẽ tìm cách tiếp cận khi ngài trở thành Momon... và chúng sẽ tiếp cận bằng cách trà trộn vào những bà mẹ mới sinh và các mạo hiểm giả."

Tại Eae Rantel, dân chúng ở đây muốn Ainz ban phước cho những đứa trẻ mới sinh bằng cách xoa đầu chúng. Các mạo hiểm giả thì bắt tay và chúc sức khỏe, nhưng không ai muốn nói chuyện riêng với cậu cả.

Bởi vậy lần này Ainz mới cố ý tạo ra thật nhiều sơ hở để chờ đợi đối phương hành động

Không trang bị cho Cocytus WI cũng là một phần của kế hoạch. Ainz muốn sử dụng ông làm mồi để nhử đối phương hiện thân. Nó có vẻ khá mạo hiểm bởi vì cậu chưa biết rõ đối phương là ai, trong khi họ có thể đưa ra biện pháp đối phó thích hợp sau khi biết đích xác kẻ địch là ai.

"Về vấn đề này ... Có thể cho thần có chút ý kiến không?"

"Là sao vậy, Albedo?"

"Như chúa tể đã giải thích, kế hoạch là để thu hút kẻ thù. Liệu chúng có chịu xuất đầu lộ diện khi vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối, giống như chúng ta? "

... Ah.

"Không ... vấn đề, Albedo, ta đã xem xét khả năng đó."

Thật sự thì cậu đã không nghĩ đến điều đó. Ainz đã giả định kẻ thù sẽ nghĩ tương tự như anh và cũng cố gắng thu thập thông tin về đối phương.

... Lẽ nào mình đã sai lầm ngay từ ban đầu?

"Thưa chúa tể, còn việc..."

Albedo, làm ơn dừng lại - Ainz đang khóc thầm trong lòng. Cậu thấy mình như một thí sinh xem lại đề sau bài kiểm tra và nhận ra đã trả lời sai tất cả các câu hỏi.

"Về vụ tung tin giả sau khi đánh bại Shalltear..."

"Đúng vậy, ta bịa ra nó khi báo cáo với Công Hội, để tránh bọn họ lo sợ về sức mạnh thực sự của ta dưới cái tên Momon. Ma thạch phong ấn là một đạo cụ hiếm có ở thế giới này, qua các thí nghiệm, ta thấy chúng rất khó bị phá hủy. Vì thế, việc viên ma thạch bị mất kiểm soát và dùng nó để hạ gục Shalltear sẽ là một câu chuyện thuyết phục hơn, tránh cho danh tính Momon bị nghi ngờ."

"Người nói rất đúng. Với những kẻ tin vào viên ma thạch quý hiếm, cách này cũng không quá tệ."

Cách nói lòng vòng của Albedo khiến Ainz cảm thấy bất an.

"Nhưng nếu bọn chúng cũng sở hữu ma thạch giống như chúa tể, thì chuyện sẽ thế nào?"

"...Hmm?Vậy đó là ý ngươi đang muốn nói."

Ainz thực hiện một biểu hiện tỉnh ngộ, nhưng cậu vẫn không hiểu gì cả.

Nếu như các mạo hiểm giả cũng có một vài viên ma thạch? Quả thật ma pháp phong ấn rất giá trị trong thế giới này. Hẳn là Albedo đang lo việc ma thạch sẽ bị bọn họ phá vỡ để kiểm chứng thực hư.

Nhưng đó không phải tất cả.

Một dự cảm không hay vụt qua tâm trí Ainz. Dù rất muốn nghe Albedo giải thích thêm, nhưng những hành vi tự mãn trước đó khiến cậu thấy ngại.

Liệu có thực sự ổn khi mình trở thành thủ lĩnh của họ và đề ra chiến lược cho Nazarick. Hay chỉ là một thuyền trưởng cố đưa con tàu lên núi mà không hề hay biết?

Ainz muốn trốn tránh điều này.

Cậu không thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề của một người lãnh đạo,vì trong quá khứ cậu đã thất bại rất nhiều lần rồi. Cậu quan niệm rằng 'trách nhiệm sẽ càng đè nặng hơn khi đối diện với thất bại'. Và cậu sợ phải đối mặt với nó.

Nhưng cậu lại không thể từ bỏ. Từ khi lấy danh xưng là Ainz Ooal Gown, cậu đã quyết tâm gắn bó với di sản mà đồng đội đã để lại - những NPC cùng kho báu của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Hơn thế, cậu không muốn mình là bậc cha mẹ mà lại bỏ rơi con cái mình.

Những đồng đội, dù cho họ có không công nhận, chối bỏ hay phản bội mình đi nữa thì mình, một phần của Ainz Ooal Gown, cũng sẽ cố hết sức để đáp ứng mong đợi, xứng đáng với niềm tin của mọi người.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Ainz nói với tư thế đầy tự tin của một vị Chúa tể.

"Không sao, ta đã hiểu ý của ngươii."

Anh nhìn quanh một lúc, rồi nói tiếp.

"Ngươi có thể trình bày rõ hơn để các Thủ vệ khác cùng tiếp thu được chứ."

"Thưa vâng! Nếu kẻ thù cũng sở hữu ma thạch...hẳn sẽ có người hiểu rõ về chúng và biết được Ngài đang nói dối. Bọn chúng sẽ cho rằng Shalltear không bị tiêu diệt bởi ma pháp phong ấn trong đó. Những kẻ sử dụng WI sẽ nghi ngờ Ngài cũng mạnh ngang Shalltear dù chưa biết rõ thực lực của cả hai. Thêm nữa, việc nhận ra chiến binh bí ẩn Momon đột nhiên xuất hiện ở thành Eae Rantel và Shalltear có liên hệ với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"...Albedo, các Thủ vệ khác nữa, các ngươi có đoán được nước đi tiếp theo của đối phương không?"

"Xin thứ cho sự vô lễ của thần. Thần nghĩ nếu kẻ thù đã quyết tâm đối địch với Ainz-sama, chúng vẫn sẽ lan truyền tin đồn về chuyện Momon cấu kết với vampire cho dù không có bằng chứng. Chúng không muốn danh tiếng của Momon vang xa hơn nữa đâu."

Urghhh - Ainz chợt thấy khó chịu trong lòng.

Mục đích của cậu khi đến Eae Rantel là để thu thập thông tin tình báo, nhưng trên hết là nâng cao danh tiếng của Momon - và một phần muốn trốn khỏi Nazarick. Cậu muốn cái tên Momon được công nhận như một vị anh hùng vĩ đại và sau đó tiết lộ danh tính thực sự, chuyển tất cả danh tiếng của Momon thành của Ainz Ooal Gown, truyền bá cái tên này khắp thế giới mới.

Cậu cũng muốn thay đổi phần nào hình ảnh của Hội, nên cậu nghĩ cái tên Momon sẽ phù hợp với việc đó. Nhưng giờ đây dự định đó sắp tan thành bọt biển.

"Hmm, tôi hỏi anh, Demiurge, những tin đồn kể trên có thực sự hiệu quả khi ngài Momon đã nổi tiếng?"- Aura lên tiếng.

"Aura, dù đó là một động thái xấu. Nhưng vì Ainz-sama đã thu hút được đủ sự nổi tiếng, công chúng sẽ chỉ nghĩ về tin tức đó như những tin đồn ác ý. Nếu muốn hạ thấp uy danh của ngài, thì chúng đã hành động ngay từ ban đầu rồi . "

" Kiến giải thật tuyệt vời, Demiurge."

Demiruge cúi đầu đáp lại còn Ainz ung dung gật gù, làm bộ chính cậu cũng đang suy nghĩ như vậy.

"Ta muốn hỏi ngươi câu này. Nếu đã thế, tại sao chúng vẫn chưa lan truyền những tin đồn đó? "

Sau khi nghe câu truy vấn của Ainz , Demiurge giơ một ngón tay lên.

"Thứ nhất, bọn chúng vẫn chưa hoàn thành việc điều tra khi ngài là Momon. Vì Momon đã đường đường chính chính đánh bại Shalltear, bọn chúng sẽ không dám kinh động đến ngài. Thay vào đó, chúng sẽ tìm cách dụ ngài vào bẫy. Thứ hai -

Demiurge giơ tiếp một ngón nữa.

"Nếu chúng chỉ gặp Shalltear như một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay ..., và chỉ là bên thứ ba."

"Không thể nào, Demiurge, khả năng này cực kì nhỏ..."

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Ainz nhận ra kịch bản này vẫn có thể xảy ra.

Từ trước đến giờ, cậu luôn tin chắc kẻ thù đã nhắm vào Shalltear - đúng hơn là các thành viên của Nazarick. Nhưng cậu cùng mọi người chỉ vừa mới dịch chuyển đến thế giới này và Shalltear bị tập kích ngay lập tức. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà chúng làm được như vậy, quả thật hết sức kì lạ.

Hay vì nỗi sợ hãi kẻ thù đang ẩn nấp làm ảnh hưởng suy nghĩ của cậu?

Ainz nheo mắt, hay đúng hơn, ánh sáng màu đỏ trong hốc mắt của cậu thu nhỏ lại.

Vấn đề lớn nhất của bây giờ chính là mạng lưới tình báo còn quá mỏng.

Dù đã cử Sebas đi thu thập thông tin, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Theo dự tính ban đầu thì chỉ cần nắm bắt thông tin cơ bản về thế giới này là đủ, nhưng với tình hình hiện tại, đây lại là một thiếu sót lớn.

Tin tức thu được từ những kẻ nắm quyền cao có giá trị hơn nhiều so với những tin tức do các mạo hiểm giả hay lái buôn mà cậu gặp gỡ. Nhưng Ainz vẫn chưa tìm ra được cách phân loại và đánh giá xem thông tin nào là quan trọng.

"Thế này, vấn đề ở đây chính là việc thiếu thông tin. Do quá cảnh giác với kẻ thù, chúng ta đã tự ngáng chân mình, vì lẽ đó hành động của chúng ta mới bị hạn chế..."

Sau khi nghe lời phàn nàn của Ainz, Demiurge liền mỉm cười như thể trong đầu đã có một ý tưởng tuyệt vời.

"Nếu thế, sao chúng ta không liên minh với một quốc gia?"

Trong phút chốc, Albedo nói "Oh" như để bày tỏ rằng cô đã hiểu ý của Demiurge. Không lâu sau, Ainz cũng ồ lên tương tự.

"Ta hiểu rồi, hóa ra ý của người là như vậy, Demiurge".

Có điều ba Thủ vệ còn lại vẫn còn đang mơ hồ. Aura thành thật hỏi ngay.

"Thưa chúa tể, điều đó nghĩa là gì?"

Khi nghe câu hỏi của Aura, Ainz mừng thầm vì anh đã không để lộ vẻ mặt của mình trước mặt mọi người.

"Vậy còn Mare, Shalltear, hai ngươi hiểu Demiurge nói gì chứ?"

Cả hai đều lắc đầu. (ED: Shalltear làm ghế cho Ainz mà vẫn lắc đầu được, tài thật :v)

"Thôi thì Demiurge, ngươi hãy giải thích cho họ đi." (ED: Quả này đảm bảo Ainz cũng đết hiểu gì luôn, thế mà giả vờ như thật vậy)

"Tuân mệnh. Tất cả chúng ta, kể cả Ainz-sama nữa, đều đang lo lắng trước kẻ thù giấu mặt. Nếu hai bên cùng lộ diện và đối đầu trực tiếp, chúng ta cần có bước đột phá để có thể giải quyết vấn đề này."

Thưa thầy, em vẫn chưa hiểu - Dòng chữ này như đang hiện trên mặt ba đứa học sinh cùng một người nữa (Ainz). Giáo viên chủ nhiệm Demiurge nhận thấy cách giải thích của mình có phần khó hiểu, liền thay đổi phương pháp giảng của mình cho phù hợp với họ.

"Mọi người sẽ làm gì khi chúa tể Ainz bị một kẻ dùng WI điều khiển?"

"Ta sẽ phanh thây hắn".

"Không, không phải thế, Aura. Cô không nghĩ việc bị kiểm soát là một sự đột phá? Thực sự, đã có những kẻ từng sử dụng WI để khống chế đối phương, vì vậy khả năng đó vẫn có thể xảy ra với chúa tể."

"Ý của anh ta là chúng ta sẽ giả vờ gia nhập một quốc gia nào đó, rồi dùng nó làm bàn đạp để hành động trong tương lai. Chỉ cần nói 'Chúng tôi phục vụ cho đất nước này, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh', thế là mọi trách nhiệm được đẩy sang cho quốc gia đó. Và nếu kẻ thù đang thực sự nhắm vào chúng ta, chúng sẽ phải cân nhắc trước khi đối đầu trực tiếp với ta."

"Tôi hiểu rồi...Nếu chúng dám bất mãn với cả quốc gia đó, ta sẽ dùng cớ này kéo thêm phe thứ ba về phía ta, biến quốc gia đó thành đồng minh... Ý tưởng rất tuyệt vời. Không hổ danh là chúa tể Ainz vĩ đại".

Giống như ông trùm của một tổ chức tội phạm vuốt ve con mèo của mình, Ainz vỗ nhẹ đầu Shalltear - người đang làm ghế cho cậu.

"Các ngươi nên dành sự tán dương này cho Demiurge, vì người nghĩ ra kế sách là anh ta".

"Không, không, xin ngài đừng tâng bốc thần như vậy. Ngài đã sớm nghĩ ra điều này trước cả thần mới phải".

"Ah, được rồi. Ta thực sự xin lỗi vì dường như ta đang đoạt hết công lao của ngươi. Và trên hết, chúng ta sẽ dễ dàng có được nguồn tin từ quốc gia đó".

Mỗi đất nước đều có riêng cho mình một mạng lưới tình báo. Nếu gài được nội gián từ Nazarick vào mạng lưới, đó sẽ là một bước nhảy vọt với họ.

Sau khi thấy lời góp ý của mình được tiếp thu và nhận được sự công nhận từ Ainz, Demiurge liền nở nụ cười

(ED: khúc này là Demiurge đang tưởng tượng mình được Ainz khen là một trong hai Thủ Hộ giả xuất sắc - người kia là Albedo, mà thôi dài quá bố cắt :v)

"Đúng như những gì chúa tể nói".

Ainz biết Demiurge đang ngụ ý rằng Ainz đã nhìn thấu mọi chuyện ngay từ ban ðầu.

"Ah, hõn cả mong ðợi của chúng thần, chúa tể Ainz, ngýời ðã tính toán tường tận mọi thứ... Không ngờ thứ hạ cấp như loài người cũng có thể tận dụng được".

Sau lời bình luận của Albedo, các Thủ vệ còn lại, ngay cả Shalltear - đang phải làm ghế cho Ainz, đều nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Dù cảm thấy không thoải mái, nhưng trong lòng Ainz giờ đang nhẹ nhõm vì đã đưa ra quyết định đúng và được hai Thủ vệ tán thành.

"Vậy thì... chúng ta sẽ nhắm tới quốc gia nào đây."

"Chúng ta nên xem xét các nước kế cận nơi này, gồm có Vương Quốc, Đế Quốc và Pháp Quốc.

"Thế còn những quốc gia xa hơn? Như Quốc Gia Liên Minh hay Thánh Vương Quốc chẳng hạn".

"Ta nghĩ không nên chọn chúng, và cả Pháp Quốc nữa, trước khi có thêm thông tin về các nước này. Chỉ còn Vương Quốc và Đế Quốc... Theo tin báo về từ Sebas, Đế Quốc không mấy thu hút với chúng ta, nhưng... chắc sẽ phải xem xét kĩ hơn vấn đề này."

Ainz đưa tay về phía cái gương sau khi nói "Bằng cách này".

"Chúng ta đã cho bọn Lizardman chút thời gian, hãy xem chúng có hành động nào ngoài dự kiến không."

Hình ảnh thu nhỏ của ngôi làng hiện lên qua [Mirror of remote viewing], với những đốm nhỏ đang di chuyển.

Ainz đưa tay về phía chiếc gương và ra hiệu, hình ảnh trong gương liền thay đổi.

Cận cảnh lúc này là các Lizardman đang nỗ lực chuẩn bị cho trận quyết chiến.

"Cố gắng vô ích." - Demiurge lẩm bẩm.

Để xem, hắn đâu rồi. Thật khó để phân biệt các cá thể của chủng tộc này.

Ainz nhìn kĩ sáu Lizardman đang hiện lên, cố tìm ra điểm khác biệt giữa chúng.

Hmmm - tên mặc giáp đây rồi. Kia có phải tên đã ném đá không? Còn đây là tên mang cự kiếm. Bọn chúng trông quá giống nhau. Tìm những kẻ có màu sắc khác biệt hay có trang bị thì đơn giản hơn. Đã thấy tên có cánh tay bất thường.

Vừa quan sát, Ainz vừa di chuyển hình ảnh trên gương.

"Ta không thấy tên Lizardman màu trắng và tên cầm thần khí đâu cả."

"Umh,... có phải tên hắn là Zaryusu?"

"Ah, phải rồi, chính là hắn."

Ainz mường tượng hình ảnh của tên Lizardman dám đứng ra đàm phán khi Aura nhắc lại giúp anh.

"Hay hắn đang ở trong mấy căn nhà kia?"

"Có lẽ thế"

"Demiurge, hãy mang Vô hạn túi đến đây."

"Tuân mệnh."

Demiurge cúi đầu nghe lệnh, đoạn đi đến phía góc phòng, cầm lấy chiếc túi. Anh ta cung kính dâng nó lên cho Ainz. Lấy từ trong túi ra một quyển trục, anh kích hoạt ma pháp trong quyển trục đó.

Một nhãn quan vô hình được tạo ra. Dù không thể xuyên qua rào chắn phép thuật nhưng thứ này cho phép nhìn xuyên tường bất kể có dày đến đâu. Nếu Ainz không thể quan sát bên trong được, có nghĩa là kẻ thù anh đang tìm đang ẩn náu ở đây.

Sau khi liên kết nhãn quan với Viễn thị chi kính để các Thủ Hộ giả cùng theo dõi, nhãn quan thay đổi hình dạng, trông như nhãn cầu lơ lửng giữa căn phòng.

"Hãy xem bên trong có gì nào"

Ainz chọn một căn nhà cũ gần đó, di chuyển nhãn quan tiến lại gần. Dù khung cảnh tối om, nhưng khi nhìn qua nhãn quan, mọi như đều rõ như ban ngày.

Trong phòng, một Lizardman màu trắng đang bị ép xuống với cái đuôi ngóc lên. Nằm đè bên trên là một Lizardman màu đen.

Ban đầu, Ainz không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay lập tức, anh thấy bối rối khi nhận ra cảnh tượng này.

Ainz nhanh chóng đưa nhãn quan ra khỏi căn phòng.

"......"

"............"

Ainz đưa tay ôm mặt. Các Thủ Hộ giả thì nhìn nhau, không biết nói gì hơn

Demiurge: "- Thật bực mình. Cocytus sẽ sớm quyết chiến với chúng, và chúng vẫn còn can đảm làm chuyện này ư! "

Aura: "Đúng thế!"

Mare: "Ah, thực ra,ermm ..."

Shalltear: "Demiurge nói rất đúng. Hãy dạy cho chúng một bài học! "

Albedo: "Thật đáng ngưỡng mộ..."

Ainz đưa tay nhắc các Thủ Hộ giả ngừng bàn tán.

"... Đừng quan tâm đến chúng, tất cả sẽ bị tiêu diệt, sớm thôi. Ta đã từng thấy cảnh này trong một bộ phim, khi gặp hoàn cảnh tuyệt vọng, bản năng duy trì nòi giống sẽ trỗi dậy." - Ainz gật đầu khẳng định quan điểm của riêng mình.

Demiurge: " Ngài nói không sai!"

Aura: "Nếu chỉ có thế, chúng ta nên bỏ qua~"

Shalltear: "Đúng, đúng!"

Mare: "Ermm, ah, mà ..."

Albedo: "Thuộc hạ cũng có chung ý kiến với ngài ..."

Ainz: "... Các ngươi hãy yên lặng."

Khi tất cả đã im lặng, Ainz thở dài.

"... Ta cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng không sao. Không có kẻ nào đáng ngại trong ngôi làng đó cả. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, có thể kẻ thù đang trên đường đến đó, Aura ... "

Ainz đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía hai đứa trẻ.

Ôi không! Không ổn chút nào! Cả hai đều chưa đủ tuổi để biết chuyện này.. Không, vẫn còn quá sớm để làm quen điều đó!

Ainz đang có chung cảm giác với một người cha khi thấy cảnh nóng được chiếu trên TV khi đang xem truyền hình với cả gia đình.

Bậc cha mẹ nên làm gì khi con cái họ hỏi 'em bé đến từ đâu' nhỉ? Chết tiệt, mình đã để hai đứa nhóc của Simmering Teapot nhìn thấy cảnh chúng không nên xem - Nhưng chắc sẽ ổn thôi. Bỏ qua Demiurge, Albedo... mình sẽ giải thích cho chúng theo góc độ y khoa.. Đó sẽ là kế hoạch dự phòng. À quên mất, còn Shalltear,... không có vấn đề gì. Mình phải ghi nhớ việc này đề phòng biến cố sau này.

Đẩy sự cố khi nãy vẫn đang vẩn vơ trong đầu sang một bên. Ainz ho một tiếng, rồi nói

"Nếu mạng lưới an ninh có bất kì động tĩnh gì, đích thân ta sẽ cùng các Thủ vệ ra nghênh chiến."

Nếu thực sự kẻ thù mà Ainz đang đối mặt là người chơi đến từ Yddgrasil, cậu không hề có ý định sẽ tha cho bộ tộc Lizardman. Hơn nữa, nếu những người chơi đó không cùng chung mục đích với Ainz, cậu sẽ huy động toàn lực từ Nazarick nhằm ngăn thông tin không bị rò rỉ, thậm chí kêu gọi cả lực lượng đang canh giữ tầng tám để xóa sổ toàn bộ ngôi làng.

Dù có thất hứa với Cocytus, cậu vẫn phải đặt lợi ích của Nazarick lên hàng đầu.

"... Được rồi, bây giờ chúng ta hãy chờ đợi cuộc chiến bắt đầu... và chiêm ngưỡng năng lực chiến đấu của Cocytus '."

Phần 2

Bốn tiếng trôi qua trong chớp mắt.

Các chiến binh Lizardman đã đứng đợi sẵn ở cổng làng - nơi mà băng đã tan. Sau trận chiến kịch liệt ngày hôm qua, số lượng của họ cũng không còn bao nhiêu.

Toàn bộ tổng cộng 360 người.

Những Lizardman không phải là chiến binh đều không tham gia chiến đâu, đó là bởi lời khuyên của Shasuryu: "Quân số địch ít nên nhiều người tham chiến sẽ chỉ gây cản trở mà thôi."

Nghe có vẻ có lý nhưng chưa đủ thuyết phục.

Zaryusu đứng từ xa, quan sát buổi họp quân của các chiến binh Lizardman.

Toàn thân họ đều vẽ lên những hình xăm tượng trưng cho tổ tiên, trên mặt hiện lên vẻ kiên cường, như khẳng định ý chí quyết thắng.

Vang lên xung quanh họ là những thanh âm tiễn biệt nhằm động viên tinh thần của các chiến binh xen lẫn những tiếng nức nở bất an.

Để sự lo lắng không lộ ra trên mặt, Zaryusu cố gắng giữ vẻ nghiêm trang, tránh để cho các Lizardman nhận ra cuộc chiến này chỉ là một trò chơi của Chúa tể Cái chết.

Đây vốn là trận chiến một chiều để [King of Death] phô diễn sức mạnh tuyệt đối của mình với các Lizardman mà thôi. Không, đúng đề bẹp ý chí chiến đấu của họ.

Họ không thể thắng.

Những lời của Shasuryu là để "giảm thương vong ở mức độ thấp nhất".

Ý tứ thực sự của nó là vậy.

Zaryusu chuyển ánh mắt sắt đá của mình từ đội quân Lizardman sang lãnh địa của kẻ địch.

Đội quân Skelecton vẫn cắm quân ở chỗ cũ không nhúc nhích. Thân hình của con quái vật mang tên Cocytus không có trong số chúng. Hắn không thể là một Skelecton bình thường, mà là thân cận của Chúa tể, nào có thể là một tên lính quèn. Chỉ cần liếc mắt là có thể khẳng định được điều đó.

Âm thanh của một sinh vật to lớn di chuyển qua vùng ngập nước vang lên phía sau Zaryusu đang lo lắng.

" - này, Zaryusu."

-Zenberu chào bằng chất giọng đặc trưng của mình. Dù họ đang đến gần với tử địa, Zenberu vẫn không hề thay đổi.

"Sĩ khí tăng đến đỉnh điểm rồi."

"Vậy à. Hy vọng là chúng ta có thể giữ vững chút sĩ khí này khi đối mặt với kẻ địch mạnh như Cocytus."

"Ưà. Ô? Đã đến lúc rồi sao?"

Shasuryu xuất hiện trước cổng chính, thu hút mọi ánh nhìn, bên cạnh ông là hai tinh linh đầm lầy.

Crusch không có ở đây. Cô đã dùng ma lực còn lại của mình để triệu hoán tinh linh đầm lầy. Chưa kể, cô còn dùng ma pháp phòng ngự ma pháp thời gian dài lên Zaryusu. Sự cạn kiệt ma lực khiến cô không thể nhúc nhích. Khi hai người rời phòng, Crusch đã nói với Zaryusu rằng mình sẽ rơi vào trạng thái vô thức khi hết MP vậy nên đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

Zaryusu - người không có bạn đồng hành, đưa một ánh nhìn lẻ loi hướng về Crush. Gương mặt cô khi ly biệt khiến con tim Zaryusu vỡ vụn.

"Các chiến binh, triển khai đội hình."

Lệnh của Shasuryu đưa nhuệ khí của cả toàn quân lên một tầm cao mới. Chiến ý ngập tràn trong Lizardman.

Anh phải tập trung vào trận chiến hơn. Zaryusu thầm nghĩ.

Dưới lệnh của Shasuryu và hai tinh linh đầm lầy, đội Lizardman từ từ cất bước.

Họ rời khỏi làng để tránh thương vong ngoài ý muốn.

Zaryusu và Zenberu bọc hậu.

Zaryusu đột nhiên quay đầu nhìn lại ngôi làng. Các bức tường đơn sơ bằng bùn đất cùng những nhóm nhỏ Lizardman bình thường mang vẻ lo âu, và -

Zarysu thở dài rồi tiến hẳn về phía trước. Anh còn không cất nổi nên lời cái tên của Lizardman ấy.

Họ băng qua vùng đầm lầy, nơi ngăn cách giữa làng và khu bố trận của đội quân Skelecton.

Đội Lizardman không có chiến thuật cụ thể, đơn giản là tụ tập thành từng nhóm nhỏ rồi chờ đợi tín hiệu khai chiến. Chỉ huy duy nhất là các tộc trưởng, và tiên phong là hai tinh linh đầm lầy cùng Zaryusu.

Bọn Skelecton dường như đang chờ nhóm Zaryusu. Chúng vỗ những cái khiên của mình và tiến về phía trước.

Chỉ cần một sai lầm nhỏ, tiếng động sẽ giống như một thứ âm thanh ồn áo náo loạn. Nhưng những chuyển động của chúng lại vô cùng đồng bộ và đều nhau. Nếu đây là một buổi diễn tập, thì trình độ này thật xứng cho một tràng pháo tay tán thưởng.

Trong khi những âm thanh ấy thu hút sự chú ý của đội quân Lizardman, ở hậu phương của quân địch - những cái cây bắt đầu ngã xuống.

Chỉ có một lý do khiến những cây cổ thụ như thế phải đổ, đó là do có người đốn ngã.

Điều này làm cho đội quân Lizardman hỗn loạn.

Vì họ không thể thấy được thân ảnh của ai, nên có thể cho rằng là nhiều người hợp lực chém ngã. Thế nhưng, sự đồng bộ giữa bước chân Skelecton cùng tiếng ngã cây quá đều đặn và gọn gàng. Dù chúng có chuẩn bị từ trước thì cũng không một Lizardman nào cho là vậy.

Dự cảm kì lạ ẩn hiện trong lồng ngực cho họ biết, đây là tác phẩm của một người.

Đây cũng là vì không có tiếng cưa nào vang lên khi những cái cây ngã xuống. Đúng hơn là, tuy có vẻ khó tin, nhưng họ đều hiểu rằng đó là bởi sức mạnh của một người, có thể chém ngã cây bằng một cú đánh.

Một nhát chém ngã một cây lớn. Đây là trình độ và vũ khí mạnh mẽ đến mức nào.

Phối hợp với tiếng đập khiên của Skelecton, thanh âm cây đổ càng tiếp cận gần hơn với Lizardman.

Cảm giác dao động chiếm lấy họ. Đương nhiên. Dưới tình huống như vậy thì không ai bình tĩnh nổi. Ngay cả Zenberu, Zaryusu, Shasuryu, những người muốn quyết tử, tuy rằng đã khéo léo che dấu, nhưng tim họ vẫn không khỏi run rẩy.

Không lâu sau, thanh âm cây đổ chấm dứt cùng tiếng đập khiên.

Trong sự yên tĩnh khác thường, một vòng tròn màu xanh hiện ra phía trước họ. Nếu không nhờ đám mây dày thì chắc chắn không thể nào tả được ánh sáng phản chiếu đó sẽ sáng đến mức nào.

Một cơ thể cao chừng 2m5 nhìn như một loài côn trùng đứng bằng hai chân. Khuôn mặt lai giữa kiến và bọ ngựa và một cơ thể được ác ma khéo léo dung hợp.

Bao phủ nó là một bộ xương ngoài phủ đầy hàn khí, lấp lánh như bụi kim cương.

Nó có một cái đuôi nhọn to lớn, gấp đôi chiều cao của cơ thể, toát ra vô số những mũi gai sắc bén, cùng đôi hàm nhìn nhìn mạnh đến mức có thể cắn đứt cánh tay người với một cú đớp.

Với 4 tay trang bị móng và đều mang những chiếc găng hoa lệ. Một sợi dây chuyền vàng vòng qua cổ và những chiếc lắc chân bằng bạc.

Sinh vật có sức mạnh sánh ngang với Chúa tể đã xuất hiện.

Vậy đây là Cocytus?

Trái tim của Zaryusu đập mãnh liệt trước câu hỏi này, hơi thở của anh dồn dập hơn.

Im lặng bao trùm đội quân Lizardman. Dù họ có chiến ý cao đến đâu, dù rằng họ đã giác ngộ tinh thần quyết tử như Zaryusu, đều bị sức mạnh kinh người ấy làm choáng ngợp.

Cho dù họ biết Chúa tể chỉ coi đây là trò chơi, nhưng ý nghĩ phải chiến đấu với sinh vật như thế khiến họ cảm thấy run rẩy.

Kể cả Zaryusu - người đã được buff ma pháp chống sợ hãi - cũng cảm thấy ước muốn chạy trốn kích động trong anh.

Nhưng ngạc nhiên thay, chẳng Lizardman nào rời khỏi vị trí đứng ban đầu của họ.

Cocytus từ từ bước đến.

Ông đi qua vùng đầm lầy, bằng qua đội Skelecton, uy phong lẫm liệt -

Chỉ khi đứng trên đỉnh gò nhỏ cách đội Lizardman khoảng 30m, Cocytus mới dừng lại. Ông rướn cái cổ côn trùng của mình như thể đang tìm ai đó.

Zaryusu cảm nhận được ánh nhìn của Coctyus lướt qua trong cái chớp mắt rồi dừng lại trên người anh.

"-Được rồi. Ainz-sama đang theo dõi, thể hiện đi. Mà trước tiên thì,...[ Ice Pillar]."

Theo sự phát động của ma pháp, chính giữa Cocytus và đội Lizardman trồi lên hai cột băng từ mặt nước tầm 20m.

"Tuy những gì ta sẽ nói là lời xúc phạm với các chiến binh quyết tử, nhưng hãy biết, bất kì kẻ nào tiến vào khoảng cách này sẽ chết."

Cocytus khoanh hai tay. Thái độ giống như giao toàn quyền sinh tử cho đối thủ.

"Nee~ nee~, hắn quả là người tốt...bất ngờ nhỉ..."

Zaryusu gật gù trước bình luận của Zenberu.

Anh bước đến trước, đi theo sau là Zenberu, Shasuryu, và hai vị tộc trưởng khác.

Shasuryu quay đầu nói với theo các chiến binh còn lại:

"Mọi người nên dừng...không, quay về làng đi. Nếu không...mọi người sẽ bị cuốn vào mất."

"Cái gì?! Cậu đừng đùa. Chúng tôi muốn chiến đấu! Hắn thực sự rât khủng bố...nhưng dù là vậy, chúng tôi sẽ không quay đầu."

"Đầu hàng không phải hèn nhát. Lựa chọn sống tiếp còn can đảm hơn nhiều."

"Nhưng-"

"Không phải tất cả Lizardman đều lui, ý tôi là thế. Là những tộc trưởng, chúng tôi không thể để chúng xâm lược đất mẹ của mình mà không chiến đấu, đúng không?"

"Nhưng...tộc trưởng. Chúng tôi cũng muốn chiến đấu."

"Im lặng đi cậu nhóc! Scram, ra khỏi đây ngay. Nhiệm vụ này là của các bô lão chúng ta."

Đội Lizardman trẻ dạt ra thành một đường cho 57 bô lão, dù họ thực sự chưa già đến mức được xưng là lão. Tiếng quát cùng biểu hiện trên gương mặt họ khiến các Lizardman do dự không nói nên lời.

Nếu đó là vẻ mặt quyết tử hay bỏ cuộc, mọi người vẫn kiên quyết đi theo. Thế nhưng trước sự khẩn khoản và thỉnh cầu mong những thiếu niên có thể sống sót trong đôi mắt ấy buộc họ phải lùi lại với sự không cam lòng.

Shasuryu quay đầu đối mặt Cocytus.

"..Đợi lâu, Cocytus."

Cocytus đưa ra một tay. Ngón dài nhất ngoắc về các chiến binh tỏ ý khiêu khích. Đồng dạng như thế, Shasuryu và những ai còn lại rít lên.

"Xông lê nnnn."

"Warrghhhh!"

Tiếng hét phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm họ - những người đã giác ngộ cái chết - và lao đến Cocytus.

Hướng tới các chiến binh với cái nhìn lạnh lẽo, Cocytus lẩm bẩm:

"...Xin lỗi vì phải làm điều này, các chiến binh, nhưng ta phải giảm quân số của các người."

Cocytus sẽ không thua dù rằng tất cả họ đều tấn công, nhưng Cocytus vẫn phải chọn mục tiêu cho mình.

Cá nhân Coctyus muốn thể hiện sự tôn kính của mình dành cho các chiến binh bằng cách chiến đấu công bằng. Nhưng là một thủ vệ trong Lăng Mộ ngầm vĩ đại và chịu quá nhiều ân huệ với Ainz, tùy tiện vẫy kiếm và kéo dài thời gian trước một đội quân nhỏ yếu thật quá vô lễ.

Cocytus gỡ bỏ phong ấn của mình và khởi động năng lực Class [Kị sĩ của Nifheim]- Hào quang băng giá. Kĩ năng đặc biệt này sử dụng nhiệt độ cực thấp để gây sát thương cùng làm chậm tốc độ của mục tiêu dính phải. Khi hoàn toàn triển khai, nó có thể ảnh hưởng lên cả đội Lizardman đã lùi lại, đó là điều mà Cocytus không mong muốn.

Kìm nén sức mạnh.

Giới hạn phạm vi, hạ thấp sát thương.

"Khoảng thế này..."

Lấy Coctyus là trung tâm, luồng khí cực lạnh bao phủ bán kính 25m.

"Hmm, vậy là được rồi."

Ông tắt hào quang trên người đi.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, tựa như luồng khí lạnh ấy chỉ là một sự ảo giác. Thế nhưng nó không phải mộng ảo, bởi cơ thể ngã xuống đầm lầy của 57 bô lão là bằng chứng tốt nhất.

Chỉ còn 5 người có thể tiếp tục di chuyển, họ là năm người mạnh nhất đội Lizardman. Không hề chùn bước trước cái chết của đồng bạn hay năng lực của Cocytus, mà chỉ xông lên như một.

Tựa như sao băng cắt ngang bầu trời.

Lizardman mang giáp toàn thân dẫn đầu đội hình với hai người còn lại. Hai tinh linh đầm lầy di chuyển cuối cùng chậm hơn với thân thể nứt vỡ bởi luồng khí lạnh. Chỉ có hai Lizardman đi sau cùng là bước đi thong thả nhất với chú ngữ trên môi.

Người lao đến đầu tiên chính là kẻ dẫn đầu, nhắm thẳng một kích vào cổ họng Cocytus. Thế nhưng vô ích, bởi -

"...-Đạo cụ của mọi Thủ vệ chúng ta đều có thể ngăn cản được công kích vật lý thông thường.

- Dường như bị một tấm chắn vô hình ngăn cản.

Mặc dù vậy, kẻ dẫn đầu cũng không lùi bước. Đó là bởi lòng tin vào bộ giáp đang mang, được Lizardman tụng xưng là một trong 4 bảo vật [White Dragon Bone] (Xương Bạch Long). Nó cứng đến nỗi ngay cả Frost Pain của Zarysu cũng không thể xuyên qua. Bộ giáp cứng nhất mà Lizardman biết đến.

Cocytus rút lấy một thanh kiếm từ không khí - như thể nó đã có sẵn ở đó.

Thanh kiếm mà Cocytus rút ra là một thanh taichi dài khoảng 180cm. Nó sắc bén đến nỗi có cái tên [Royal Blade God Slayer] (Diệt Thần). Thứ vũ khí sắc bén nhất trong số 21 vũ khí mà Cocytus sở hữu.

Ông chém xuống Lizardman đang xông đến.

Ngay cả khi rút ra, không khí cũng rên lên như bị cứa đứt bởi thanh kiếm. Khi cắt xuống, âm thanh vang lên nhẹ nhàng đến khó tin. Nếu không phải trong trường hợp chiến đấu này, thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân ấy sẽ làm cho người ta yêu thích

Thanh âm qua đi, thần binh của kẻ dẫn đầu bị đứt làm đôi, ngay cả áo giáp bên trong, ngã xuống nền chiến trường.

Dù mạnh mẽ chặt đứt cả cơ thể cùng giáp cứng, lưỡi dao cũng chẳng có lấy một chút sứt mẻ.

Mặc cho cái chết tàn nhẫn của đồng bạn, hai Lizardman đi phía sau vẫn lao đến Cocytus.

"Shyaaa!"

Phía bên phải là cú đấm của Zenberu, được tiếp thêm sức mạnh bởi "Iron Natural Weapon" và "Iron Skin", thẳng vào mặt Cocytus.

"Warrghhh!"

Bên trái là Frost Pain nhằm thẳng vào phần bụng của ông.

Đối với cận chiến mà nói, binh khí dài vô cùng bất tiện.

Họ sử dụng đạo lý này để công kích.

Thế nhưng, bất lợi ấy chỉ áp dụng được với kẻ bình thường.

Chỉ với một cú nghiêng, Cocytus xoay lưỡi gươm đỡ lấy đòn đánh của Zenberu. Động tác hoàn toàn trơn tru, cứ như thanh Taichi sắc bén là một phần cơ thể ông.

Da của Zenberu được cường hóa bởi [Iron Skin] cho phép đỡ được đao kiếm bình thường. Tuy vậy, cũng như kết cục của bộ [White Dragon Bone], tay của Zenberu bị thanh gươm cắt đứt, ngọt như xẻ nước.

"Ugghhh!"

Trong lúc máu phun tóe ra từ tay phải của Zenberu. Cocytus giữ lấy thanh Frost Pain đang nhắm vào bụng ông chỉ với một tay.

"...Ồ, đây là một thanh kiếm tốt đấy."

"Chậc!"

Buông ra thanh Frost Pain không thể nhúc nhích, Zaryusu nhắm đến đầu gối của Cocytus bằng một cú đá. Song Cocytus không hề tránh né mà dùng thân thể mình tiếp lấy đòn ấy.

Kết quả là Zarysu lại bị phản chấn.

Anh cảm thấy sự đau nhúc từ chân truyền đến.

Cảm giác đó hệt như khi bạn dùng hết sức đá vào một bức tường thép vậy.

"[Over Magic: Mass Cure Light Wounds]"

Từ Shasuryu, những âm thanh ngâm xướng vang lên với luồng ma lực khổng lồ chấn động khi thực thi ma pháp toàn thể trị liệu. Cái giá là Shasuryu sẽ không thể dùng phép trong thời gian ngắn.

"Fumu..."

Ma pháp không biết tên của Shasuryu làm Cocytus thích thú, nhưng hai tinh linh đầm lầy đã chặn lấy tầm mắt ông. Một trong hai đang trị liệu cho Zenberu, còn lại thì sử dụng xúc tu để công kích Cocytus.

Trước khi đòn đánh ấy chạm đến, Cocytus đã cắt nát hai tinh linh đầm lầy.

Khi hai tinh linh vỡ xuống thành cát bụi, Zaryusu liên tục đấm vào sườn bụng, bụng và mắt kép của Cocytus và cũng như cú đá khi nãy, da trên nắm tay anh vỡ tan thành thịt nát.

"Phiền quá."

Cocytus vung cái đuôi đầy gai, đập xuống ngực Zarysu.

"Guahh!"

Nương theo tiếng đập, Zaryusu bay đi hệt như một quả bóng xì hơi. Những chiếc xương gẫy vụn kêu lên răng rắc khi va mạnh xuống nền đầm lầy ẩm ướt. Dù đã dừng lại sau khi lăn lộn mấy vòng, bộ ngực đau nhức cùng cổ họng trào máu khiến Zaryusu cảm thấy khó thở.

Phần khớp gẫy đâm vào phổi khiến anh càng khó thở hơn. Hệt như cái cảm giác khi bị dìm xuống nước. Thứ chất lỏng chảy ra từ cổ họng làm Zaryusu muốn nôn nửa. Anh cúi xuống nhìn bộ ngực và thấy những bọt máu trào ra từ những vết đâm.

- chỉ với một kích mà Zaryusu đã rời khỏi trận chiến.

Zarysu cố gắng thở trong lúc trừng mắt vào Cocytus chờ đợi một đòn dứt điểm.

"Còn có chiến ý sao. Tốt, vậy trả lại cho ngươi đấy."

Ông ném thanh Frost Pain về phía Zarysu và ngó lơ anh, chuyển sự chú ý của mình sang những Lizardman còn lại.

Shasuryu vẫn đang tiêu hao thể lực của mình để chữa trị cánh tay của Zenberu.

Ngay trước khi chạm đến họ, một tảng đá bay đến ông như thể lôi kéo sự chú ý, nhưng nó cũng không thể xuyên qua màn chắn ban đầu.

"...Phiền quá!"

Cocytus lẩm bẩm khi vươn một tay tới tộc trưởng Small Fang.

[Piercing Icicle] (Ngọn thương băng giá).

Mười chiếc băng trụ to bằng cánh tay người rơi xuống.

Nó đâm thủng Lizardman xấu số.

Một xuyên qua ngực, hai vào bụng, một cái khác ngay bắp đùi. Cây nào cũng xuyên thấu thân thể hệt như gim đinh.

Tộc trưởng Small Fang - Lizardman mang năng lực du kích tốt nhất - chết giữa những băng trụ như một con rối bị đứt dây.

"Warrrghhh!"

[Over Magic: Mass Cure Light Wounds].

Zenberu xông tới trong khi Shasuryu thi triển phép hồi sức với hy vọng câu giờ cho Zaryusu.

Dù biết là chẳng có ích gì, chẳng thể nào so với sức mạnh của Cocytus, nhưng Zenberu vẫn không ngần ngại lao tới.

Zenberu tiến đến, lãnh trọn một đường kiếm từ thanh Diệt Thần của Cocytus.

Đường kiếm ấy còn nhanh hơn phản ứng của Zenberu -

Tộc độ vượt quá sự nhanh nhẹn -

Cắt xuyên cơ thể Zenberu dễ dàng -

Máu phun ra từ xác của Zenberu và gục ngã xuống đầm lầy. Một lúc sau, cái đầu mới rớt xuống gần đó.

"...Giờ thì, còn hai người...Ta đã nghe về sức mạnh của các ngươi từ Ainz-sama, quả thật là hai kẻ trụ đến phút chót."

Cocytus - hầu như không di chuyển kể từ đầu trận chiến - nhìn hai người còn lại và vung kiếm. Một làn khói trắng tỏa ra từ nó, rửa sạch toàn bộ vết máu. Động tác vung dứt khoát ấy nhanh đến nỗi như thể lưỡi kiếm đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Zarysu cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy. Shasuryu cũng rút ra cự kiếm của mình. Hai người đối diện với Cocytus tạo thành thế gọng kìm.

Lấy máu từ vết thương trên ngực, Zarysu vẽ lên mặt mình.

Nó giống những hình vẽ được dùng để triệu hồi tổ linh của họ.

"-Em trai, vết thương thế nào rồi?"

"Không ổn lắm, bây giờ vẫn còn hơi đau. Nhưng vẩy vào đường kiếm thì vẫn được."

"Thế thì tốt...Vậy là được rồi phải không? Đáng tiếc MP của anh cạn sạch rồi. Nếu em không cẩn thận thì sẽ gục hẳn đấy."

Shasuryu nghiến răng, có lẽ là vì cố nặn ra một nụ cười. Zarysu cũng thay đổi khi nghe những lời ấy.

"...Vậy à. Đừng cố quá nhé, anh trai."

Zaryusu mỉm cười rồi thả long vai. Thanh kiếm trên tay anh chạm xuống mặt đất.

Cơn đau nhói lên khi xương cốt xuyên vào da thịt, nhưng Zarysu vẫn cố gắng không để tâm đến nó.

Không bỏ cuộc đến phút chót - Zarysu vẫn còn muốn vung kiếm.

Biết rằng không thể chiến thắng.

Biết rằng cái chết đang chờ đón.

Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.

Buông bỏ nghĩa là phụ lòng những người đã giao phó mạng sống của mình cho họ.

"Có thể thắng" chỉ là lời nói dối.

Ai cũng biết điều đó.

Nhưng khi vẫn còn người đặt lòng tin vào lời nói dối này, anh sẽ vĩnh viễn không thừa nhận thất bại.

Cố gắng hết sức cho đến phút cuối cùng -

"Ta vẫn có thể vung thanh kiếm của mình"

Zarysu hét lên, âm thanh vọng ra xa.

Đáp lời là những thanh âm răng rắc của cái càng trên miệng Cocytus.

"Nói hay lắm -"

Có lẽ ông đang cười. Đó không phải tiếng cười kinh bỉ của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu, mà là của một chiến binh tôn trọng đối thủ.

"Được thôi, em trai. Cùng đánh đến chết nào."

Shasuryu cũng phá lên cười.

"Được rồi...Đợi lâu rồi, Cocytus."

Cocytus khẽ nhún vai đáp lại lời Shasuryu.

"Không có gì. Chen vào lời chia tay của huynh đệ là hành động bất lịch sự. Chuẩn bị đi...Ah không, xin lỗi, cái đó hai người đều đã làm rồi nhỉ?"

Thanh Diệt Thần vung tới Zasuryu và Shasuryu kèm theo một lời.

"Hãy xưng tên."

"Shasuryu Shasha."

"Zarysu Shasha."

"...Ta nhớ kỹ. Hỡi những chiến binh vĩ đại. Ta cũng rất lấy làm tiếc khi không thể dùng hết sức mình...Đây không phải lời vũ nhục, nhưng hai người chưa đủ để ta làm thế."

"Đáng tiếc nhỉ."

"Đúng thế - Lên nào!"

Cả hai vụt đến chỗ Cocytus. Nước bắn tung tóe theo những bước chân của họ.

Sự thiếu đồng bộ giữa cả hai khiến Cocytus thắc mắc.

Họ không lên cùng một lúc, Shasuryu có vẻ nhanh chân hơn. Nghi ngờ kẻ địch có kế hoạch làm Cocytus mang theo hưng phấn khi đợi chờ hai người.

Người đến trước là Shasuryu, và Cocytus chắc chắn hắn đang xoáy vào ông với sự tập trung cao độ làm ông tự hỏi hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Shasuryu dừng ngay trước tầm tấn công của thanh Diệt Thần -

[Earth Bind]!

- Phát động ma pháp.

Sử dụng bùn đất làm thành vô số xiềng xích trói Cocytus, và Zarysu - người đến sau - không ngần ngại sử dụng cơ hội này. Anh để thanh Frost Pain sau lưng với mục đích giấu đi tầm đánh của mình.

Shasuryu nói "Không còn ma lực" chỉ là lời nói dối. Nếu ông bị lừa, Cocytus sẽ bị trói lại bởi ma pháp và lãnh trọn đòn tấn công của Zarysu tiếp đó.

Mặc cho vỏ ngoài của Cocytus cứng đến đâu, Zarysu vẫn tin mình có thể xuyên thủng nó bằng sức mạnh dồn vào trong một đòn.

(Tin vào kiếm của mình sao?)

Cocytus đồng cảm với ý nghĩ này. Cũng như Zarysu, Cocytus luôn có cảm giác gắn kết với vũ khí của mình, đặc biệt là thanh kiếm trong tay, thứ từng được sử dụng bởi Đấng sáng tạo ra ông.

Vậy nên ông mới sử dụng Diệt Thần để chống lại những Lizardman quyết tử như một sự tôn kính dành cho các chiến binh, dù rằng sức mạnh đơn thuần của ông cũng đủ đè bẹp được họ.

Dù chiến thuật hợp lý đến đâu. Họ vẫn tính sai một điều..

Đối thủ của họ là Thủ vệ tầng 5 của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

"...Ma pháp cấp thấp không thể xuyên thấu hàng phòng thủ của ta."

Những sợi xích bùn bắn ngược lại trước khi chạm tới Cocytus và biến lại thành bùn đất. Ma pháp cấp thấp không thể phá bỏ được hàng phòng thủ của ông.

[Icy Bust].

Với tiếng gầm phát ra từ phía sau, Cocytus được bao phủ bởi một lớp màng sương mù xung quanh.

Tốn công vô ích.

Cocytus không hề bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công mang nguyên tố băng. Ông nhận đòn đánh chỉ để đợi Zarysu và Shasuryu bước vào phạm vi của mình.

Sau một hơi thở, thời điểm mà ông chờ đợi đã đến. Nhưng Cocytus vẫn ngần ngại, tự hỏi rằng nếu chặt đầu có đủ hạ gục họ hay chưa.

Khi đối mắt với Zarysu đã bỏ hết thế phòng thủ và dồn toàn bộ cơ bắp vào đòn tấn công, chặt đầu cũng không thể dừng cơ thể đó lại. Cảnh tưởng một cái xác không đầu lao đến hiện lên trong ý nghĩ của Cocytus khiến ông nhíu mày.

Chặt tay trước rồi xử lý đầu sau.

(Không, đó cũng không phải là cách tốt nhất. Ta chỉ nên dùng một đòn.)

Dù đã tung hết số sức lực còn lại, tốc độ của Zarysu vẫn quá chậm so với phản ứng của Cocytus.

Một cái bóng đen loáng thoáng hiện lên trong màn sương mờ. Thanh kiếm được vung lên bởi Zarysu liền bị chặn đứng bởi những ngón tay của Cocytus như đòn tấn công lúc trước.

Cocytus không hề cảm thấy lạnh chút nào, hẳn Zarysu cũng biết điều đó nên mới không tốn công dồn ma lực phát động thuộc tính băng trên thanh kiếm.

Một đòn đánh úp tốc độ cao lại bị ngăn cản dễ dàng làm Cocytus nghi ngờ. Tuy nhiên sự nghi ngờ đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, ông chỉ cần huy thanh Diệt Thần, và mọi thứ sẽ kết thúc.

Và rồi, chỉ còn lại một người.

(Không có sách lược đột kích sao).

Cocytus hơi thất vọng, nhưng ông phải đổi ý ngay khi thấy đòn quyết định được tung ra bởi người còn lại.

(Thì ra là thế...)

"Warrghh!"

Với tiếng gầm và thanh cự kiếm bổ xuống, tốc độ và sức mạnh của nó nhanh đến nỗi khiến sương mù cũng phải thổi bay.

So với đòn tấn công của Frost Pain thì đòn đánh từ cự kiếm của Shasuryu nguy hiểm hơn nhiều. Lấy đó làm đòn công kích chính không sai. Thế nhưng -

"Nếu muốn tập kích bất ngờ - ngươi nên làm nó trong im lặng."

Nếu không có tiếng nước trên đầm lầy hẳn đó sẽ là một đòn đột kích hoàn hảo. Có điều sự nghi hoặc vẫn cuốn lấy Cocytus. Làm tất cả chỉ để nhận sát thương từ hàn khí có đáng hay không? Hay họ chỉ là đang giẫy giụa?

Thế nhưng việc kẻ địch tiến vào phạm vi công kích của ông vẫn là sự thật.

Vũ khí của Zarysu đã bị vô hiệu hóa. Chỉ là thay đổi trình tự giết chóc mà thôi. Quyết đinh đó làm Cocytus vung lên thanh kiếm.

Ánh kiếm chợt lóe.

Cự kiếm và Shasuryu đồng thời bị chém thành hai nửa. Trước khi nó rơi xuống mặt đầm lầy, Cocytus thu kiếm, dự định sẽ kết liễu Zarysu -

Ngay khoảnh khắc này, những ngón tay đang giữ vũ khí của Zarysu trượt đi.

Sự kinh ngạc bao lấy Cocytus khi ông cử động đầu ngón tay như để xác nhận, tự hỏi tại sao thanh kiếm ông đang giữ chặt lại có thể trượt về phía trước.

Trong màn sương trắng, Cocytus có thể thấy những ngón tay và thanh Frost Pain đều được nhuộm bằng chất lỏng màu đỏ.

Trong tích tắc, ông chợt hiểu.

-Máu?

Nghi hoặc.

Cocytus cố nhớ lại, thanh kiếm của Zarysu có những vết bẩn, và cũng nhận ra, gương mặt của Zarysu trong sương mù.

Máu mà Zarysu vẽ lên mặt không chỉ để là biểu tượng kêu gọi linh hồn tổ tiên hay củng cố tinh thần.

Máu là để bôi lên thanh kiếm.

Icy Burst không phải để gây sát thương cho Cocytus hay che đi ý định tấn công của Shasuryu mà là để ẩn đi vệt máu trên thanh kiếm. Động tác bắt kiếm sau lưng cũng vậy.

Thời điểm công kích đầu tiên cũng là để thăm dò động tác của Cocytus. Khi ông nắm lấy thanh kiếm và ném lại, Zarysu đã cược rằng ông sẽ làm thế một lần nữa rồi hoạch định mọi thứ mà mình có thể làm.

Suy nghĩ vụt qua Cocytus như một dòng điện.

(Vậy ra đó là kế hoạch của họ! Cái lúc đó, lực tiến đến vô cùng nhẹ! Đúng, làm thanh kiếm dính máu, dẫn đến việc ta chủ quan và lợi dụng khe hở trượt vào.)

Thanh kiếm lướt qua làn da xanh xao của Cocytus. Ngay cả ông cũng không thể cản lại thanh kiếm với tất cả sức bình sinh của Zarysu với bàn tay đầy máu.

Nếu ông giữ lưỡi kiếm xa hơn một chút, Cocytus đã có thể làm gì đó, nhưng ở khoảng cách này thì không.

Cocytus rùng mình trong vui sướng.

Tuy gọi đây là đánh cược, phó mặc tất cả cho may mắn và số phận, nhưng họ sẽ tìm được cơ hội để chiến thắng. Trên tất cả - tình hình này sẽ không thể xảy đến nếu thiếu sự phối hợp của Shasuryu.

Có thể là Shasuryu đã không hề biết kế hoạch của Zarysu. Thế nhưng bằng sự tín nhiệm tuyệt đối của người anh dành cho em trai mình, Shasuryu đã dâng lên tính mạng của mình để tạo lập tình thế tốt nhất.

Cú đánh bất ngờ ấy, làm cho ánh mắt của Cocytus chuyển hướng dù chỉ trong khoảnh khắc, không hề vô nghĩa.

Và tất cả đã diễn ra chỉ trong tích tắc.

Trong nháy mắt ấy - khi Zarysu siết chặt Frost Pain trong tay với toàn bộ sức mạnh - hàm dưới của Cocytus chuyển động.

"Qúa đặc sắc -"

Thanh kiếm chém qua Cocytus - dễ dàng bị bắn lại.

Thân hình màu xanh dương không có lấy một vết xước.

Đó là khoảnh cách giữa NPC cấp độ cao nhất Nazarick và Liardmen.

Một sự chênh lệch không thể bù đắp.

"-Thứ lỗi cho ta. Một trong số kỹ năng bị động của ta là vô hiệu hóa mọi công kích từ vũ khí cấp thấp, nên đòn tấn công của ngươi không đủ sức để gây tổn thương cho ta."

Mặc dù Cocytus có thể tắt kỹ năng đó trước đòn đánh của Zarysu, thậm chí nhận lấy một vết sẹo như để bày tỏ sự tôn kính với người chiến binh. Thế nhưng với tư cách là Thủ vệ và đang được Đấng tối cao quan sát, ông không thể làm vậy.

Cocytus cố ý lùi một bước. Âm thanh "sa" khi gót chân dẫm xuống, bùn bắn lên, làm bẩn thân thể mỹ lệ màu lam sắc.

Một bước ngắn.

Động tác vô nghĩa, bởi chỉ lùi một bước nhỏ cũng không thể thay đổi sự thật rằng Zarysu chắc chắn sẽ chết và Cocytus sẽ thắng lợi hoàn toàn.

Tuy vậy, động tác này lại được thực hiện bởi Cocytus - kẻ vô cùng mạnh mẽ - trước Zaryusu - người yếu hơn.

Một động tác tán thưởng.

Zarysu đã lĩnh ngộ số phận của mình.

Nhưng anh vẫn mỉm cười, bởi đây là lần đầu tiên anh được dùng hết sức mình mà không cần che giấu và nhận được tán thưởng từ một kẻ khác loài, một kẻ mạnh mẽ hơn rất rất nhiều.

Anh nhắm mắt, chờ đợi ánh sáng của thanh Diệt Thần trên tay Cocytus vẫy gọi.

Phần 3

"Một trận đấu tuyệt vời!"

Ainz ca ngợi Cocytus đang quỳ trước mặt cậu.

"Xin cảm tạ ngài."

"Tuy nói là vậy, nhưng ta tin ngươi hiểu rõ rằng trận chiến chỉ là biểu diễn đòn roi. Còn bây giờ đến lúc ngươi nên đi phát kẹo rồi đấy. Đừng có thống trị bằng vũ lực, rõ chứ?"

"Vâng, thần hiểu rõ."

Ainz gật đầu rồi ném ánh nhìn tới các Thủ vệ khác trong phòng.

"Rất tốt. Các Thủ vệ nghe đây. Ta đã nói trong Đại Điện rằng sẽ giao toàn bộ quyền lãnh đạo Lizardman cho Cocytus. Nếu có bất kì yêu cầu nào đến từ Cocytus thì hãy hỗ trợ ngay lập tức. Cocytus, ta hy vọng ngươi có thể khắc ghi lòng trung thành với Nazarick vào sâu trái tim của Lizardman...Và đào tạo tinh anh cho chúng ta...Ta cho phép ngươi huy động toàn bộ nếu cần thiết...Nhưng nếu sử dụng tới vật phẩm đặc biệt như [Heaven Feather] thì nhớ báo cáo trước với ta. Còn lại nếu chỉ dùng tới [Power Suits] thì ta sẵn lòng cho ngươi mượn một thời gian."

Trong YGGDRASIL, giữa đường thay đổi chủng tộc là có thể. Nhưng không đồng nghĩa với việc có thể tự do thay đổi. Phải có đủ một số điều kiện cần thiết và nghi lễ mới được thực hiện. Chưa kể là không thể đảo ngược được sự thay đổi đó.

Một trong số điều kiện là cần món đồ cụ thể tượng trưng cho chủng tộc. Ví dụ như để đổi thành Lich thì phải dùng [Book of the Dead]. Để đổi thành Imp, cần có [Fallen Seeads]. Và [Heaven Feather] trong lời Ainz là vật phẩm thiết yếu để chuyển thành thiên sứ.

Song sự thay đổi trong thế giới mới có thể gây ra biến dị chủng tộc, nên Ainz buộc phải lo lắng nếu có ai dùng đến cách này.

"Thần cầu mong lời khuyên của ngài vào mọi lúc. Ngoài ra Ainz-sama, những Lizardman còn lại nên xử lý ra sao?"

"Những Lizardman còn lại?"

"Vâng. Là hai Lizardman tên Zarysu và Shasuryu."

Hai Lizardman chiến đấu đến cùng sao? Xác chúng vẫn nằm trong đầm lầy. Cần làm gì với chúng đây?

"Ta hiểu rồi. Thu thập xác của chúng. Ta sẽ dùng cơ thể chúng làm dung môi chế tạo Undead bằng kỹ năng đặc biệt của ta."

"...như vậy thật đáng tiếc."

"Hmm, ý ngươi là sao? Chúng có giá trị gì ah?"

Toàn bộ trận chiến đều được theo dõi thông qua vào Mirror of Remote Viewing mà Ainz dùng để quan sát. Ngoại trừ sự áp đảo của Cocytus, cậu không thấy điều gì đáng để chú ý cả.

"Họ thực sự rất yếu. Nhưng thần có thể thấy tinh thần chiến binh và trái tim quyết chiến không chút sợ hãi nào khi đối mặt với kẻ mạnh trong họ. Thần nghĩ rằng họ sẽ có thể sẽ mạnh mẽ hơn, nên nếu chỉ dùng làm dung môi sẽ thật đáng tiếc. Nếu thần nhớ không nhầm, Ainz-sama đang làm các thí nghiệm liên quan tới việc hồi sinh người chết. Liệu có thể thử nghiệm nên họ không?"

...Lẽ nào là coi trọng các Lizardman sao?

Thành thật mà nói, Ainz không hiểu được cái gọi là tinh thần chiến binh. Tuy đã đọc vô số tiểu thuyết và truyện tranh mô tả về "sát khí"..v.v. nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng được nó. Nó cũng giống như việc Ainz cảnh báo Narberal về những điều này, và cô ấy nói "Ah, vâng, tôi thấy, ồ", đại loại thế. Tương tự vậy, sự cộng hưởng của các chiến binh là điều mà Ainz cảm thấy thực sự khó hiểu.

Một phần là do dáng dấp hiện tại của Ainz, còn lại là do việc cậu từng là một người bình thường trong xã hội. Dù sao một người bình thường sinh sống trong xã hội Nhật bản hiện tại, kẻ chưa từng va chạm, lại hiểu được tinh thần chiến binh mới là có vấn đề.

Nếu là nhân viên ưu tú thì cậu còn có thể hiểu chút.

"Thì ra là vậy...quá lãng phí."

Tuy lập lại câu của Cocytus, nhưng những gì Ainz thực sự nghĩ là: "Ngay cả khi ngươi nói lãng phí, ta cũng không hiểu."

Thế nhưng nếu tỉ mỉ cân nhắc, điều Cocytus nói vô cùng chính xác.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc thực nghiệm hồi sinh. Nếu dùng ở đây, từ góc độ của Ainz mà nói, hoàn toàn có thể thu đủ lợi ích. Chưa kể, khác với thời điểm còn ở Đại Điện, hiện Cocytus đã vạch ra kế hoạch và nắm được điều mình cần làm. Tiến bộ có thể nói là vượt ra xa mong đợi của cậu.

Ý nghĩ đó làm Ainz cảm thấy mình vừa thu được một thuộc hạ tuyệt vời.

Cậu liếc qua những thuộc hạ khác - đang đứng trầm lặng và nghiêm trang.

"Albedo, cho ta biết ý kiến của người."

"Thần luôn ủng hộ của Ainz-sama."

"Demigure, ngươi thì sao?"

"Sự lựa chọn của Ainz-sama luôn đúng."

"...Shalltear, còn ngươi?"

"Thần nghĩ giống Demigure. Nghe theo phán quyết của Ainz-sama."

"...Aura?"

"Vâng, thần đồng quan điểm với mọi người."

"...Mare?"

"Ai...ai, cái này. Vâng....Tuân theo...ý của Ainz-sama."

Căn bản là không thể giải đáp cho Ainz.

Sau khi tưởng tượng đủ mọi tình huống, Ainz đưa ra kết luận - có lẽ từ quan điểm của các Thủ vệ, họ cũng không cho rằng đây là vấn đề lớn. Nói đúng hơn là mặc kệ, chỉ cần người quyết định là được.

Đương nhiên, ánh mắt của Thủ vệ đặt ở góc độ nào cũng là vấn đề.

Nói cách khác, khi mà một nhóm người nói một trăm triệu USD là một số tiền tiêu vặt, sẽ xuất hiện vấn đề rằng liệu phát biểu đó có đáng tin. Sự khác biệt trong nhận thức về giá trị sẽ tạo ra khác biệt về hành động.

(Có nghe cũng vô nghĩa...Mà cũng tốt, phục sinh chúng cũng không phải vấn đề. Có điều nên chọn kế hoạch kỹ càng hơn, dạo gần đây mình mắc quá nhiều lỗi rồi.)

Không có biện pháp. Ainz buộc phải cân nhắc ưu khuyết trên lập trường của mình.

"Chúng ta sẽ cai trị Lizardman. Nhưng họ có ai đại diện không? Hay một nhóm có thể đại diện?"

"Thưa không, nhưng họ có một người đại biểu khá phù hợp."

"Ô? Là ai?"

"Lizardman nữ tính màu trắng không tham gia chiến đấu trước đó. Là một Forest Druids."

"Ô, là vậy sao? Hmmm cũng được."

Chỉ cần lợi dụng tốt là được. Ainz nghĩ vậy nhưng vẫn cho rằng phải quan sát đã.

Tuy vậy nếu thực hiện những ý tưởng mà Ainz đang nghĩ thì sẽ tạo thành phiền phức với sự thống trị của Cocytus sau này. Như vậy cậu phải làm thế nào đây? Nghĩ tới đây, một tia chớp xẹt qua đầu Ainz.

Hỏi một chút là được mà? Mặc dù có thể là không có thông tin hữu ích...

Ainz nói ra kế hoạch của mình và Cocytus đáp lại lời đồng ý.

Mặc dù cậu có cảm giác cư xử của Cocytus là để bào chữa cho sự thiếu xót của chủ nhân của mình, nhưng thái độ bình tĩnh của Albedo và Demigure khi cậu nhìn loáng qua họ làm Ainz thấy an tâm hơn. Cậu thầm khẳng định mình một lần nữa.

"Tốt..Mất bao lâu để mang cô ta đến đây?"

"Thứ lỗi cho sự ngạo mạn của thần. Thần cho rằng Ainz-sama sẽ cần hỏi, nên đã ra lệnh triệu tập tới phòng bên."

Ainz không khỏi nhìn Demigure và thấy anh ta lắc đầu.

Lợi hại. Cocytus đã có thể xử lí tốt mà không cần hướng dẫn và cũng không phải nhờ người chỉ điểm.

Cậu thấy vui. Một cảm giác có lẽ là cảm giác của cấp trên khi thấy cấp dưới không phụ sự kì vọng mà nhanh chóng trưởng thành. Sự hài lòng xuất hiện trên cái đầu lâu bất biến của Ainz.

"Không, không. Làm tốt lắm, Cocytus. Lãng phí thời gian là hành vi nguy xuẩn. Quyết định của người không sai. Tốt lắm, mang tới đây đi."

"Cái này, xin đợi một chút ạ!"

"Làm sao vậy? Aura?"

"Thần nghĩ tại một nơi tồi tàn thế này không thích hợp với việc bàn bạc. Dù chỉ để gặp mặt với kẻ đã đầu hàng nhưng nó sẽ phá hủy hình tượng của Ainz-sama mất. Vậy nên thần cho rằng Đại Điện của Nazarick sẽ thích hợp hơn."

Ngoại trừ Mare, tất cả các Thủ Hộ giả khác đều nhẹ nhàng gật đồng tán đồng.

"..Thật có lỗi. Ta đã không nghĩ đến điều này, tha thứ cho ta!"

"Ahh...!"

Ainz chưa hề nghĩ đến điều đó. Cậu tính toán sơ qua sai sót của mình và nhớ tới một điều. Trong trường hợp này -

"...Aura."

"Vâng!"

"Ta đã nói với ngươi - kiến tạo nơi đây bằng cảm xúc và tình cảm của ngươi sao cho xứng ngang với Nazarick - đúng chứ? Những lời này không phải nói dối. Ta có thể cảm nhận được nó. Cocytus, mang cô ta lại đây. Ta sẽ gặp ở ngay nơi này."

"Ah-Ainz-sama!"

"Aura, lui ra."

"Albedo!"

"Vì sao ngăn cản ta" những lời này không thốt ra, nhưng in đậm trên vẻ mặt đỏ chót của Aura khi nhìn Albedo. Tuy vậy Albedo chỉ liếc qua Aura rồi trực tiếp di chuyển ánh mắt, cố định tại nơi cửa.

Demigure buộc phải giải thích cho cõi lòng đầy phẫn uất của Aura.

"...Bất cứ điều gì Ainz-sama đã nói thì đó là luật. kể từ lúc Ainz-sama nói nơi này tốt như Nazarick-"

"-Thì nó là như vậy!"

Shalltear chốt lại câu trả lời.

Lời của mình thành luật bọc thép rồi sao?...Mặc dù mình không muốn mọi người nghĩ vậy...Nhưng lần này nó cũng hữu ích.

"Aura, ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Là cấp dưới - một trong những Thủ vệ đáng tin cậy nhất của ta - ngươi đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng nơi đây tương tự Nazarick. Ta trân trọng điều đó. Ngay cả khi nó đang thi công cũng cũng là sự thật...Ngươi hiểu chứ?"

"...Ainz-sama, cảm ơn người rất nhiều."

Aura cúi người. Và các Thủ Hộ giả khác cũng làm tương tự.

Không cần thiết phải thế mà...Thật thắm thiết...Thật xấu hổ.

"Vậy thì, đưa cô ta vào, Cocytus."

"Vâng!"

Rất nhanh Cocytus mang tới một Lizardman màu trắng vào phòng.

Lizardman quỳ gối trước mặt Ainz và hạ thấp đầu xuống đất.

"Hãy xưng danh."

"Vâng, thưa Chúa tể của cái chết, Đấng chí tôn vĩ đại - Ainz Ooal Gown. Thần là đại biểu cho Lizardman - Crusch Lulu."

Danh hiệu thật khoa trương. Cậu bắt đầu tò mò về người đặt ra cái danh hiệu này, nhưng trước hết Ainz vẫn tỏ ra bình tĩnh và cư xử như một vị vua.

"Hmmm, rất lễ phép."

"Vâng. Gown-sama. Xin hãy chấp thuận lời tuyên thệ trung thành tuyệt đối của chúng thần, các Lizardman."

"Hmm..."

Ainz liên tiếp đánh giá Crusch.

Bộ vảy rất đẹp. Chúng tỏa sáng dưới ánh hào quang của ma pháp ánh sáng. Một vẻ đẹp diễm lệ. Cậu tự hỏi sẽ có cảm giác thế nào nếu chạm vào chúng.

Nhìn kỹ, cậu nhận ra vai của Crush rung lên nhè nhẹ. Cocytus đã vô hiệu hóa kĩ năng đóng băng nên hẳn nó là bởi nguyên nhân khác.

Suy nghĩ lý do tới với Ainz nhanh và câu trả lời thậm chí còn nhanh hơn, nó quá rõ ràng.

Nếu Ainz mất hứng, toàn bộ Lizardman sẽ bị tàn sát. Vậy nên cô ấy mới cẩn thận trong từng lời nói của mình. Đối với Crusch - người đang chịu áp lực như vậy - sự im lặng và ánh mắt quan sát của Ainz quả thật giống một quả bom nổ chậm.

Ainz không có sở thích bắt nạt kẻ yếu. Nếu đó là lợi ích của Nazarick, cậu sẵn lòng làm đủ mọi sự tàn ác. Thế nhưng khi không cần thiết, cậu không định áp dụng cái hành động phá hoại tinh thần như vậy.

"Lizardman sẽ nằm dưới sự điều khiển của ta. Tuy nói là vậy, nhưng ta đã giao toàn quyền cho Cocyuts. Không phản đối?"

"-Không."

"Như vậy là được. Ngươi có thể đi."

"Eh? Đó là tất cả?"

Dù cúi đầu, Crush vẫn thốt lên một âm thanh kinh ngạc. Giống như kẻ đã sẵn lòng chịu đựng mọi yêu cầu vô lý lại đột nhiên được giải thoát.

"Tạm thời là vậy. Crusch Lulu. Từ giờ trở đi, tộc Lizardman của ngươi sẽ mở ra một kỷ nguyên phồn vinh mới. Các thế hệ tương lai của Lizardman sẽ biết ơn trước sự cai trị của ta."

"Chúng thần không dám. Chúng thần vô cùng biết ơn Đấng Tối cao đã rủ lòng thương xót ngay cả khi chúng thần từng phản đối bằng bạo lực."

Ainz chậm rãi rời khỏi ngai vàng và đi tới bên Crusch, cúi xuống rồi bắt tay lên vai cô.

Ainz có thể cảm thấy sự chấn động truyền tới từ cơ thể của Crusch.

"Ta có một nhiệm vụ đặc biệt cho ngươi."

"Là một tôi tớ trung thành của Gown-sama. Thần sẽ làm bất kì điều gì thần có thể..."

"Không phải như một tôi tớ, ta muốn ngươi làm việc cho ta - đổi lấy sự phục sinh của Zarysu."

Cái tên thốt ra trên môi Ainz khiến Crusch ngước mắt. Gương mặt cô méo đi bởi cú sốc.

Mang theo sự đắc ý, Ainz tiếp tục quan sát Crusch. Dù cô ta có muốn ẩn giấu, nhưng sự do dự đã xuất hiện. Thế nhưng khó có thể nói cảm xúc đó là do dự, bởi biểu hiện trên mặt Lizardman và mặt người vẫn khác nhau. Thế nhưng vẻ vui mừng vẫn được biểu lộ.

"Một thứ như thế..."

"Ta là người thao túng sự sống và cái chết. Với ta, chết chỉ là một trạng thái của sự sống."

Chờ tới khi thanh âm kinh ngạc của Crush tan biến, Ainz tiếp tục nói.

"Nó tương tự như chất độc hay tật bệnh. Ngoại trừ việc ta không thể kéo dài tuổi thọ"

Với thủ đoạn tầm thường thì không có khả năng, nhưng với ma pháp cấp cao như "Wish Upon A Star" thì có. Tuy vậy cậu vẫn chưa thử nghiệm điều đó nên không thể nói ra.

"Ngài muốn gì từ thần, làm nô lệ của ngài? ...Hay...cơ thể của thần sao..?" (ED: Khục khục, nô lệ rắn mối, Tabula thích điều này =)

Ainz cứng họng.

"Không, cái kia, có chút..."

Suy nghĩ với một con bò sát thật ghê tởm. Mặc dù vậy, Ainz vẫn không thể lùi lại, cậu liều mạng đóng vai đại nhân vật để làm trọn bổn phận của mình và làm lơ với những âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ sau lưng.

"Khụ! E hèm! Không. Việc rất đơn giản, chỉ cần ngươi theo dõi chặt chẽ bất kì Lizardman nào có ý định hoặc dấu hiệu nổi loạn."

"Không có Lizardman nào như vậy."

Ainz phát ra tiếng cười nhạo trước câu trả lời tự tin của Crusch.

"Ta không đần tới mức tin điều đó là thật. Ta không hiểu rõ cách nghĩ của Lizardman, nhưng với chủng tộc khác, như nhân loại chẳng hạn, phản bội là chuyện thường tình. Chính vì vậy ta cần một gián điệp có thể theo dõi được mọi thứ và nắm nó trong lòng bàn tay."

Crusch lại quay về trạng thái im lặng làm nội tâm của Ainz bắt đầu hoảng loạn, tự hỏi xem thỏa luận này có hay không thất bại. Tuy đây chỉ là một kế hoạch dự phòng không liên quan tới sự sống lại của Zarysu, thế nhưng cậu cố tình cho vào để lợi dụng và ràng buộc Crush. Nếu như cô ta nói ra "Thần cự tuyêt" thì cậu phải làm sao đây...?

Mình không nên quá tham lam và phá vỡ lợi thế...Ý nghĩa câu nước đổ khó hốt hẳn là để chỉ tình huống này đâ.

"Nếu ngươi từ bỏ cơ hội nhận được phép màu. Nó sẽ biến mất. Nếu không chịu nắm chặt lấy nó ngay lập tức thì tất cả sẽ kết thúc."

Crusch run lên tựa như co giật bởi chuột rút.

"Ta sẽ không sử dụng mấy cái nghi thức tà ác. Phép thật phục sinh cũng tồn tại trên thế giới này đúng chứ? Đó là thứ ta định sử dụng."

"Đó chỉ là truyền thuyết..."

Hướng về Crusch người đang nuốt lại những lời khác, Ainz giả vờ ngạo mạn và dịu dàng nói:

"Crusch. Điều quan trọng đối với ngươi là gì? Ta nghĩ ngươi nên xem xét một chút."

Ainz quan sát đôi mắt dao động của Crusch và cậu dường như nhìn thấy ảo ảnh về một khách hàng trong cuộc họp kinh doanh.

Kế đến, Ainz cho Crusch hiểu phép lạ này không phải là chuyên miễn phí. Cậu buộc phải làm thế, bởi sản phẩm miễn phí sẽ khiến người ta khó tin tưởng, nhưng nếu trả một lượng tiền hoặc giá trị thích hợp, người ta sẽ dễ chấp nhận nó hơn.

"Ta chỉ cần ngươi quan sát các đồng bào Lizardman của ngươi trong bóng tối. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, ngươi sẽ phải làm ra rất nhiều lựa chọn khó khăn đấy. Để phòng ngừa trường hợp ngươi chống đối, ma pháp hồi sinh lên Zarysu khá đặc biệt. Nếu ta nghĩ ngươi phản bội ta, thì mạng của hắn cũng chấm dứt. Nó gây phiền não cho ngươi, nhưng đổi lấy sự phục sinh của Zarysu là một cái giá cân bằng. Đúng không?"

Thực tế thì mình đâu có ma pháp như vậy.

Ainz hành động như thể đã dứt khoát nói xong và chậm rãi đứng lên. Sau đó cậu mở rộng vòng tay của mình.

Cậu nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt Crusch.

"Được rồi, được rồi. Hãy nói với Zarysu sau khi phục sinh, thay ta truyền đạt, là bởi hắn còn giá trị lợi dụng nên mới làm cho hắn sống lại. Ta hứa sẽ không đề cập tới tên ngươi. Vậy, Crusch Lulu. Chọn lựa, ngay bây giờ. Đây là cơ hội cuối cùng để Zarysu -người ngươi yêu- trở lại. Nói đi? Có? Hay không? Chọn."

Ainz hướng bàn tay về phía Crusch một cách chậm rãi trong lúc căn dặn các Thủ Hộ giả.

"Đừng làm điều gì kể cả khi cô ta từ chối. Tốt lắm, sẵn lòng trả lời ngay bây giờ chứ? Crusch Lulu?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 4-Chương Kết

Zaryusu cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng bảo phủ lấy bản thân. Một bàn tay muốn kéo anh ra khỏi vực thẳm nhưng anh lại đẩy nó qua một bên. Anh có cảm giác ghê tởm khi bàn tay đó chạm vào người.

Sau một khoảng thời gian, có thể là ngay lập tức, cũng có thể là dài vô tận, anh cảm thấy bàn tay duỗi về phía mình một lần nữa. Khi anh chuẩn bị gạt nó đi một lần nữa, anh bỗng ngừng lại. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía bàn tay. Nghe kĩ hơn, anh nhận ra đó là giọng nói của người phụ nữ mà anh yêu tha thiết.

Do dự.

Do dự

Vẫn do dự.

Trong thế giới không biết thời gian có tồn tại hay không này, Zaryusu vẫn do dự. Cuối cùng, anh cũng nắm lấy bàn tay, cho dù đó là một quyết định miễn cưỡng.

Và anh được kéo vào một thế giới đầy ánh sáng.

Mệt mỏi tràn ngập cơ thể.

Giống như mọi cơ bắp đều biến thành bột nhão vậy.

Anh cảm thây mệt mỏi bất thường. Anh chưa bảo giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy, kể cả khi phải chiến đấu liên tục.

Zaryusu cố gắng mở mí mắt ra.

Ánh sáng chiếu vào đôi mắt anh. Mặc dù đôi mắt Lizardman có thể tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng, nhưng phải mất chút thời gian để làm điều đó. Zaryusu chớp đôi mắt mình.

"Zaryusu!"

Một ai đó ôm chặt lấy anh.

"C-Crusch!"

Anh đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói đó nữa.

Đó là người phụ nữ mà anh yêu, Crusch Lulu.

Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong tâm trí Zaryusu. Trí nhớ của anh dừng lại tại khoảnh khắc đầu anh rơi xuống vùng đất ngập nước. Chắc chắn Cocytus đã giết anh.

Nhưng tại sao anh vẫn còn sống? Trừ khi-

"...Crusch cũng tèo rồi sao?"

"Eh?"

Zaryusu định hỏi, nhưng miệng của anh đã bị tê liệt, không thể nào mở ra được.

Cái nhìn bối rối trên khuôn mặt Crusch đã trả lời cho câu hỏi trong đầu anh. Thấy vẻ mặt đó, Zaryusu thở dài nhẹ nhõm vì Crusch đã không chết. Nhưng tại sao anh vẫn còn sống?

Một giọng nói vang lên bên bên cạnh cung cấp cho anh một số thông tin.

"Chà, có chút mơ màng sau khi phục sinh. Cấp độ bị giảm xuống...có thể khẳng định không khác nhiều lắm so vói Yggdrasill."

Zaryusu nhận ra giọng nói vừa rồi, anh lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói.

Kẻ đứng đó chính là chúa tể cái chết, Magic Caster sở hữu sức mạnh khủng khiếp.

Trong tay Ngài là một cây trượng ngắn chừng 30cm, phát ra vầng hào quang thiêng liêng bao phủ bàn tay của Overlord of Death. Đó là một đạo cụ cực kì xinh đẹp được làm từ ngà voi, đầu bịt vàng và tay cầm có khắc ngôn ngữ cổ đại.

Dù vậy, Zaryusu không hề biết đó là một cây đũa phép hồi sinh, đạo cụ giúp anh sống lại. Chỉ có Magic Caster tâm linh hệ mới có thể sử dụng loại đạo cụ chứa đầy đức tin như vậy. Tuy nhiên, loại vật phẩm này là một ngoại lệ đối với tâm linh hệ, cho nên ai cũng có thể dùng được.

Zaryusu từ từ quay lại, và nhận ra đây là làng Lizardman.

Giống như cố tình bao vây toàn bộ khu vực này, toàn bộ Lizardman đều quỳ xuống. Kinh khủng hơn là họ đều bất động- một tư thế bày tỏ sự tôn thờ đối với một vị thần.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Sau khi chứng kiến sức mạnh đó, quỳ lạy là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, những Lizardman xung quanh không chỉ thể hiện sự tôn kính, mà còn có một thứ gì khác. Lizardman không có thần. Chính xác hơn thì họ chỉ tín ngưỡng tổ tiên của họ. Thái độ của những Lizardman hiện tại giống như đang tôn sùng một vị thần.

"Hmm, đứng dậy Lizardman. Nếu không có lệnh, không ai được phép bước vào làng."

Không ai phản đối những lời này. Hơn thế nữa, nó được chấp nhận mà không có bất cứ âm thanh khác vang lên. Chỉ có âm thanh của những cơ thể đồng loạt đứng dậy, và tiếng bước chân đi trên vùng đất ngập nước. (TL: Còn 1 câu nữa nhưng tối nghĩa quá nên không dịch, mà cũng không dịch nổi)

Nhìn loại sức mạnh chỉ có trong truyền thuyết đó, ý chí của họ đều bị đánh bại. Nền văn minh Lizardman được xây dựng hoàn toàn dựa vào sức mạnh. Điều này có nghĩa là mọi thứ đều phát triển theo như đối phương mong muốn.

"Aura, toàn bộ chúng đây hả?"

"Vâng, toàn bộ rồi ạ!"

Một cô gái Dark Elf trả lời. Zaryusu không hề phát hiện ra cô, nguyên nhân chính là vì cô luôn đứng đằng sau Ngài, khuất khỏi tầm nhìn của anh.

"Ta hiểu rồi. Đầu tiên, ta có vài lời cho ngươi, Zaryusu Shasha. Chúc mừng vì người đã hồi sinh."

Hồi sinh.

Zaryusu cần chút thời gian để hiểu rõ ý nghĩa của từ này. Sau khi hiểu rõ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh.

Hồi sinh- có nghĩa rằng anh đã sống lại.

Anh không thể thốt nên lời, chỉ có thể ôm ngực thở hổn hển.

"Gì thế? Đừng nói là Lizardman gặp một số trừng phạt sau khi hồi sinh đấy? Hay là ngươi đã quên mất cách nói chuyện rồi?"

"Glug, glug...Ng...Ngài có thể hồi sinh người chết?"

"Đúng vậy? Ngươi nghĩ ta không thể thực hiện cái loại đơn giản này à?"

"Ngài có...thực hiện một nghi lễ lớn không?"

"Nghi lễ lớn? Đó là cái gì? Ta có thể dễ dàng thực hiện một mình."

Nghe câu nói này, Zaryusu hoàn toàn tắt tiếng. Theo truyền thuyết, phép phục sinh chỉ có tộc Lizardman mang huyết thống vua rồng sở hữu.

Và Ngài ấy đã tự mình thực hiện.

Quái vật? Không

Một Magic Caster mạnh mẽ? Không.

Zaryusu không cách nào hiểu được.

Dẫn đầu một đội quân huyền thoại, thống lĩnh ác quỷ.

Điều này có nghĩa, tồn tại trước mặt mình là kẻ có thể sánh ngang với các vị thần.

Zaryusu loạng choạng, quỳ xuống trước mặt Ainz. Crusch cũng bất ngờ, và quỳ xuống theo.

"Chúa tể vĩ đại."

Anh thoáng nhận thấy chút khó xử không biết làm gì trong đôi mắt kia, nhưng Zaryusu quyết định đó chỉ là ảo giác của bản thân anh.

"Hiến dâng lòng trung thành đến người."

"Rất tốt. Mong muốn của ngươi là gì? Ta sẽ ban nó cho ngươi dưới cái tên Ainz Ooal Gown."

"Xin hãy ban sự thịnh vượng cho Lizardman."

"Đương nhiên, ta sẽ đảm bảo sự thịnh vượng cho những loài dưới quyền thống trị của ta."

"Thần rất biết ơn!"

"Tốt! Có vẻ ngươi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi cách nói chuyện. Chỉ cần nghỉ ngơi chút là sẽ quen. Hãy nghỉ ngơi ngay đi. Phía sau còn rất nhiều chuyện cần làm. Đầu tiên, phải đảm bảo quyền thống trị của ta ở ngôi làng này...ngươi có thể bàn bạc với Cocytus."

Ainz rời đi sau khi kết thúc câu nói. Tuy nhiên, Zaryusu lập tức nói:

"Xin đợi chút. Còn anh trai thần và Zenberu thì sao ạ?"

"Xác của họ nằm quanh đây thôi."

Ainz chuẩn bị rời khỏi làng cùng với Aura, hất cằm về phía bên ngoài làng.

"Ngài có thể hồi sinh họ không?"

"Ta không thấy có lí do nào để làm thế cả."

"Vậy tại sao lại là thần? Anh trai thần và Zenberu đều rất mạnh. Chắc chắn họ sẽ có ích.'

Ainz nhìn Zaryusu một lúc rồi nhún vai.

"Ta sẽ cân nhắc...bảo quản hai cái xác cho tốt. Ta sẽ cân nhắc sau."

Sau khi kết thúc câu nói, Ainz phủi bụi trên chiếc áo choàng và rời khỏi. Giọng của Aura vang lên khi đi ngang qua người Zaryusu "Con Hyđra đó thật dễ thương.", âm thanh nhỏ dần theo khoảng cách rồi biến mất.

Zaryusu cuối cùng cũng ngừng sụp đổ và cảm thấy thoải mái hơn.

"Mình đã xuyên qua cái chết...đúng hơn...mình đã sống lại."

Anh không biết những gì sẽ xảy đến với họ trong tương lại. Tuy nhiên, nếu như sự hữu dụng của Lizardman đã gây ấn tượng cho đối phương, tình hình cũng không phải quá tệ.

"Crusch, anh trai anh...!"

"Không sao. Hãy để nó ra sau đã. Hiện tại cái anh cần là nghỉ ngơi thật tốt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy gối lên chân em này."

"Ah...cảm ơn em!"

Zaryusu nhắm mắt lại và nằm xuống. Mấy ngày nay, anh đã làm việc vô cùng vất vả, và cơ thể anh đòi hỏi được nghỉ ngơi. Anh ngủ thiếp đi ngay khi hai mắt nhắm lại.

Một lần nữa, Zaryusu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình, ý thức của anh dần dần chìm vào bóng tối.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 5-The Men In The Kingdom 1:Mở Đầu

Anh ngước lên nhìn, bầu trời đang bị những đám mây đen bao phủ, trút xuống một cơn mưa dày đặc. Nhìn thế giới màu xám trải ra trước mắt mình, chiến sĩ trưởng Gazef Stronoff tặc lưỡi.

Nếu trước đó anh rời đi sớm hơn một chút, có lẽ đã tránh được cơn mưa này.

Anh nhìn thoáng qua bầu trời, mong nó sẽ quang đãng hơn, nhưng những đám mây dày đã bao phủ hoàn toàn Re-Estize, thủ đô của vương quốc và không có dấu hiệu ngừng lại ngay cả khi anh chờ đợi.

Sau khi từ bỏ việc ngồi đợi bên trong cung điện, anh đội chiếc mũ gắn liền với chiếc áo khoác trên người và bước ra ngoài.

Anh nhanh chóng lướt qua đám lính gác cổng cung điện và tiến thẳng về trung tâm thủ đô.

Bình thường nơi này vô cùng tấp nập, nhưng hiện tại sự nhộn nhịp đã biến mất. Thay vào đó là một vài người đang cẩn thận bước đi để không bị trượt ngã trên mặt đường ẩm ướt.

Nhìn con đường vắng lặng, anh có thể đoán được cơn mưa này đã diễn ra trong bao lâu.

Không tìm được sự giúp đỡ. Dù ở lại đây thêm chút nữa cũng chả có ích gì.

Với chiếc áo khoác đang một lúc một nặng nề bởi nước mưa, anh lặng lẽ lướt qua những người đi bộ. Mặc dù chiếc áo khoác có tác dụng như một chiêcc áo mưa nhưng cảm giác ẩm ướt trên lưng làm anh thấy khó chịu. Gazef nhanh chóng chạy về nhà mình.

Càng về nhà nhanh thì anh sẽ sớm được giải thoát khỏi chiếc áo khoác ướt đẫm trên người, Gazef thở dài một cái. Đột nhiên, anh cảm nhận được một thứ gì đó. Ánh mắt anh lập tức bị thu hút vào một con đường hẹp ở phía bên phải. Một người đàn ông rách rưới ngồi trong bóng tôi, dường như hắn ta chẳng thèm quan tâm đến cơ thể đã ướt sũng nước mưa.

Hắn ta có một mái tóc nhuộm, nhưng trên đó vẫn lốm đốm một vài mảng tóc tự nhiên. Nước mưa nhỏ xuống từ những sợi tóc ướt sũng. Khuôn mặt hắn hơi cúi xuống, khó mà nhận diện được.

Lý do Gazef dừng lại, chú ý người đàn ông này không phải vì anh thấy kỳ lạ khi một người nào đó đang ở bên ngoài mà không mặc một chiếc áo che mưa. Thay vào đó, anh cảm nhận có điều gì đó khác thường. Mắt anh đặc biệt chú ý vào cánh tay phải của người đàn ông này.

Giống như một đứa trẻ nắm lấy bàn tay mẹ, người đàn ông cầm một món vũ khí mà không phù hợp với vẻ ngoài rách rưới kia. Đó là một món vũ khí rất hiếm gọi là "katana", được chế tạo ở một thành phố nằm trong sa mạc xa về phía nam.

Hắn ta cầm một thanh katana... một tên trộm...? Không, mình có một cảm giác gì đó khác về người này. Có lẽ mình nên đến gần hơn.

Gazef cảm thấy không thích hợp, giống như một chiếc áo khoác đẹp mà lại có một cái nút áo thô thiển.

Gazef nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông. Một cái tên đột nhiên hiện ra trong trí nhớ của anh.

"Là cậu... Unglaus?"

Ngay sau khi cái tên được thốt ra, tâm trí anh tràn ngập sự hoài nghi

Người đàn ông đã đối mặt với anh trong trận chung kết của giải đấu hoàng gia, Brain Unglaus.

Ngay cả bây giờ, hình ảnh của người đã chiến đấu với anh một trận long trời lở đất vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của Gazef. Rất có thể đó là đối thủ mạnh nhất mà anh đã đối mặt, kể từ lúc anh cầm thanh kiếm và sống cuộc sống của một chiến binh- nói cách khác, đó là khuôn mặt của kẻ anh cho là đối thủ của cả đời mình (TL: Dịch đoạn này nghe gay vãi chưởng).

Giống thật. Diện mạo của người đàn ông gầy gò này hoàn toàn phù hợp với người đó trong ký ức của Gazef. (TL: gay gay cmnr)

Nhưng... Không thể nào.

Không nghi ngờ gì, khuôn mặt của hai người rất giống nhau. Ngay cả khi thời gian có làm thay đổi diện mạo của anh ta thì dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, rất rõ ràng. Nhưng người đàn ông trong ký ức của Gazef không thể có bộ dạng đáng thương hại đó được. Anh ta là một người đàn ông đầy ắp niềm tin vào thanh kiếm trên tay và một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ như ngọn lửa. Anh ta không thể nào có một dáng vẻ của một thằng Loser giống như người đàn ông này.

Nước bắn tung tóe theo mỗi bước chân của Gazef.

Như thể phản ứng lại với âm thanh, người đàn ông từ từ ngước lên.

Gazef cảm thấy choáng váng. Nhìn khuôn mặt này, Gazef đã chắc chắn đây chính là Brain Unglaus, thiên tài kiếm thuật.

Tuy nhiên, hào quang của quá khứ đã không còn. Brain đang đứng trước mặt anh là một người thất bại với ý chí đã sụp đổ hoàn toàn.

Brain loạng choạng đứng vậy. Dáng vẻ chậm chạp, uể oải này không phải là của một chiến binh. Thậm chí một lão binh còn oai phong hơn nhiều. Với cái đầu cúi gằm, người đàn ông quay nhìn xung quanh, không nói một lời, bước đi.

Nhìn bóng lưng dần nhỏ lại, Gazef lo sợ rằng nếu họ chia tay ở đây, anh không sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Anh vội đuổi theo người đàn ông kia, miệng không ngừng kêu to.

"Unglaus! Brain Unglaus! "

Nếu hắn ta phủ nhận, anh sẽ tự an ủi bản thân rằng chỉ là hai người giống nhau thôi. Tuy nhiên, một giọng nói nhỏ vang bên tai Gazef.

"...Stronoff."

Đó là một vọng nói vô hồn, nó không thể nào là của Brain kiêu ngạo với thanh kiếm tồn tại trong ký ức của Gazef.

"Chuyện gì... đã có chuyện gì xảy ra?"

Anh hỏi.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?

Tất nhiên, bất cứ ai cũng có lúc cuộc sống của họ bị hủy hoại và rơi vào tuyệt vọng. Gazef đã nhìn thấy vô số người như vậy. Một người có thể thành công một cách dễ dàng, cũng có thể đánh mất tất cả chỉ với một thất bại.

Nhưng anh ta là loại người như vậy? Với một kẻ được gọi là thiên tài kiếm thuật như Brain Unglaus, điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Có lẽ ý nghĩ đó chỉ đơn giản là nảy sinh từ sự ích kỷ của bản thân Gazef không muốn một đối thủ mạnh mẽ trong quá khứ trở nên suy sụp như bây giờ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tại sao gương mặt anh ta lại thành ra thế này.. ?

Gò má hốc hác, mắt thâm quầng. Khuôn mặt nhợt nhạt và hoàn toàn không có một chút sinh khi, chẳng khác nào một cái xác chết.

Không, cho dù là một xác chết cũng còn hơn thế này... Unglaus gục ngã trên đôi chân của mình...

"... Stronoff. Tôi mất tất cả rồi!"

"Cái gì?"

Từ lời nói của anh ta, điều đầu tiên mà Gazef để ý tới là thanh Katana mà Brain đang giữ trên tay. Nhưng anh sớm nhận ra không phải là nó. Thứ bị mất đi không phải là Katana, nhưng...

"Này Gazef, chúng ta có mạnh không?"

Gazef không thể nói có.

Sự kiện làng Carne lóe lên trong tâm trí của Gazef. Một Magic Caster bí ẩn, Ainz Ooal Gown; nếu không có sự trợ giúp của người đó, cả anh và binh lính của anh đều đã bỏ mạng. Ngay cả danh hiệu "người mạnh nhất vương quốc", đó là mục tiêu anh vươn tới. Anh không bao giờ có thể tự tin ngẩn cao đầu mà nói mình rất mạnh được.

Anh vẫn im lặng, Brain tiếp tục nói.

"Yêu đuối, chúng ta thực sự quá yếu đuối. Sau tất cả thì chúng ta cũng chỉ là con người. Con người sinh ra vốn đã yếu đuối."

Con người thực sự rất yếu đuối.

So với một cái gì đó giống như chủng tộc mạnh nhất, Dragon, sự khác biệt quá rõ ràng. Vảy cứng, móng vuốt, bay lên bầu trời, hơi thở xóa sạch tất cả mọi thứ, tất cả những thứ đó con người đều không có .

Đó là lý do tại sao nhóm những chiến binh săn rồng- Dragon Slayer có niềm kiêu hãnh rất lớn. Với những kỹ năng được đào tạo, vũ khí, và những đồng đội, họ có thể đạt được vinh quang khi chiến thắng một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ . Đó là một sự biểu dương cho các chiến binh, những người có thể được coi là "phi thường".

Không lẽ Brain chiến đấu với một con Rồng và thua?

Anh ta vươn tay đến một quá xa vời và thất bại; mất thăng bằng và gục ngã trên mặt đất.

"...Cậu nói gì thế. Bất kỳ chiến binh nào cũng hiểu, con người là giống loài yếu đuối."

Đúng vậy. Anh không thể nào hiểu được. Bất cứ ai cũng biết rằng thế giới chỉ dành chỗ cho kẻ mạnh.

Ngay cả khi được xem là người mạnh nhất trong các nước láng giềng, Gazef luôn nghi ngờ rằng liệu có thật sự là như vậy.

Ví dụ, có khả năng là đế quốc đã cố tình che dấu sự tồn tại của một chiến binh còn mạnh hơn cả Gazef. Không chỉ vậy, sức mạnh vật lý của một Demi-human như Ogres và Giants vượt xa sức mạnh của anh. Nếu Demi-human đạt được một chút gọi là kĩ thuật chiến đấu, Gazef cũng không thể nào đánh bại được họ.

Thế giới có thể vô hình đối với Gazef, nhưng anh thì vẫn luôn nhận thức rõ ràng về sự tồn tại của nó. Một thực tế mà thậm chí bất kỳ chiến binh nào cũng có thể ý thức được, nhưng có lẽ Brain đã thực sự không biết tới?

"Một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh thực sự tồn tại. Liệu chúng ta chỉ cần luyện tập là có thể đánh bại những kẻ thù như vậy?"

Một niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, họ có thể chạm tới cái gọi là sức mạnh thạt sự.

Nhưng Brain đã lắc đầu trong sự dứt khoát, làm bắn tung tóe những giọt nước mưa ra xung quanh.

"Không! Đó không phải điều mà tôi muốn nói đến."

Một âm thanh như ho ra máu.

Người đàn ông trước mặt này hoàn toàn tương phản với hình ảnh trong ký ức của Gazef. Mặc dù vì một lí do nào đó mà tinh thần của anh ta hoàn toàn trái ngược với lúc trước, nhưng ý chí bất khuất khi vung kiếm thì không thay đổi.

"Stronoff! Chúng ta sẽ không bao giờ có thế chạm đến được thế giới của những kẻ mạnh thực sự, cho dù chúng ta có cố gắng như thế nào đi nữa. Bởi vì chúng ta là con người, đây là sự thật. Sau cùng thì chúng ta cũng như những đứa trẻ cầm một thanh sắt. Chúng ta chỉ đang chơi đùa với những thanh kiếm, thực sự thì chỉ là những đứa trẻ chơi trò kiếm sĩ."

Một biểu cảm quá bình tĩnh, gần như vô hồn.

"...Nghe này, Stronoff. Anh rất tự tin vào thanh kiếm của mình, phải không? Nhưng.... Tất cả chỉ là rác rưởi. Tất cả những gì anh làm chỉ là đang tự lựa dối chính mình rằng có thể bảo vệ được mọi thứ với đôi bàn tay vô dụng này."

"... Cậu đã chứng kiến đỉnh cao nhất sao?"

"Tôi đã chứng kiến và đã nhận ra; một đỉnh cao mà con người không bao giờ vươn tới được. Thực sự-"

Brain cười một tiếng như tự chế giễu mình.

"Những gì tôi đã chứng kiến chỉ là một nhìn thoáng qua. Tôi đã quá yếu để có thể nhìn thấy đỉnh cao thực sự. Những gì chúng ta làm chỉ giống như trò chơi của con nit, thật buồn cười."

"Cậu vẫn còn có thể luyện tập để trở nên mạnh hơn, để nhìn thấy thế giới mà..."

Khuôn mặt Brain méo đi vì tức giận.

"Anh chẳng biết gì cả! Anh không thể nào đạt đến cấp độ của con quái vật đó chỉ với cơ thể một con người. Ngay cả khi anh không ngừng vung thanh kiếm của mình, cũng chẳng khá hơn là bao!... Vô ích thôi. Tôi không biết mục tiêu hiện tại của mình là gì nữa cả?"

Gazef không nói gì.

Anh đã từng nhìn thấy một con người với một trái tim bị tôn thương. Một người mà trái tim đã tan vỡ khi đồng đội chết ngay trước mặt cậu ta.

Không có cách nào để cứu một người như thế. Không ai có thể. Nếu tự mình không có một ý chí mạnh mẽ để đứng dậy, cho dù có bất kỳ nổ lực giúp đỡ nào cũng chỉ là vô nghĩa.

"... Unglaus."

"... Stronoff. Sức mạnh đạt được từ thanh kiếm chỉ là rác rưỡi. Thật vô nghĩa khi đứng trước sức mạnh thực sự."

Đúng như suy đoán, những lời đó cho thấy anh ta đã gặp phải một cú sốc quá lớn.

"....Tôi đã rất vui vì được gặp anh lần cuối, Stronoff!"

Brain quay lưng bước đi, Gazef nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia với đôi mắt đầy đau đớn.

Hình ảnh con người đáng thương với trái tim tan nát, một đối thủ mà Gazef từng xem là mạnh nhất trong đời. Gazef không còn cảm thấy một chút sinh lực nào khi nói chuyện với anh ta. Nhưng Gazef đã không bỏ lỡ những lời cuối cùng của Brain khi họ chia tay.

"Bây giờ... Tôi có thể chết được rồi."

"Dừng lại! khoang đã, Brain Unglaus!"

Anh cuống cuồng gọi Brain quay trở lại.

Gazef chạy đến bên Brain, nắm lấy tay Brain, kéo anh ta lại.

Hào quang trong quá khứ của Brain đã không còn. Tuy nhiên, thực tế là dù cho Gazef có kéo lấy anh với tất cả sức lực của mình, tư thế của Brain vẫn không chùn bước hay quỵ ngã. Đó là bằng chứng cho thấy anh ta có một cơ thể được rèn luyện vô cùng tốt.

Gazef cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tài năng của Brain đã không bị mai một đi.

Vẫn chưa quá muộn. Anh không thể để Brain chết được.

".... Anh đang làm gì thế."

"Đi đến nhà của tôi."

"Bỏ đi, đừng cố ngăn tôi làm gì. Tôi muốn chết... Tôi đã thực sự rất sợ hãi. Tôi không muốn mình phải tiếp tục nghĩ về quá khứ, thực sự tôi rất sợ bóng tối. Tôi không muốn mình phải đối mặt với hiện thực nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã thõa màn với thứ rác rưới trong tay mình.

Nghe thấy lời van xin của Brain, Gazef không khỏi khó chịu.

"Im ngay và đi theo tôi."

Và sau đó, Gazef bắt đầu rãi bước trong khi giữ lấy tay của Brain. Thấy cách Brain bước đi không vững vàng, không một chút phản kháng. Gazef cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng mà không thể diễn tả bằng lời.

"Sau khi thay quần áo và ăn cái gì đó, hãy đi nghỉ ngơi đi."

Tháng 8, ngày 26, 13:45

Vương quốc Re-Estize và thủ đô của nó, Re-Estize.

Dân số của đất nước này tổng cộng có 9 triệu người, "cổ xưa" là từ tốt nhất để miêu tả thành phố này. Một địa điểm lịch sử, cuộc sống hàng ngày không có thay đổi, một thành phố nhơ bẩn ẩn dưới dưới vỏ bọc của thời cổ đại, một thành phố tĩnh lăng - một nơi đầy phức tạp.

Chỉ cần đơn giản đi dạo trên đường là có thể hiểu.

Bên cạnh việc có một vài ngôi nhà ở hai bên, có thể nói chỗ này hoàn toàn cũ nát hay nói hoa mĩ chút là không mới mẻ cho lắm. Tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của từng người. Có thể có những người nhìn thấy nó như một bầu không khí yên tĩnh của một vùng đất trù phú với bề dày lịch sử. Những người khác có thể xem nó như là một thủ đô ngu ngốc, trì trệ và nghèo nàn.

Có vẻ như thành phố này sẽ tiếp tục tồn tại mãi như thế, thậm chí có cảm giác như nơi này đã hoàn toàn miễn dịch với sự thay đổi.

Có rất nhiều con đường bị bỏ hoang không được lát đá. Nếu có mưa to, thì con đường trở nên bùn lầy, một điều này tưởng như không bao giờ tồn tại ở một thủ đô đất nước. Nhưng không có nghĩa là thành phố này nghèo. Bạn không thể so sánh nó với những nơi như Pháp Quốc Slane hay Đế quốc được.

Trên những con đường chật hẹp, người ta không đi một cách trật tự- như những đoàn xe nối tiếp nhau, mà đi hai bên một cách bừa bãi. Người dân vương quốc di chuyển như tắc đường, cố gắng len lỏi vào những khe hở và tránh né người đi hướng ngược lại.

Mặc dù vậy, con đường Sebas đang đi hoàn toàn khác, từ quy chuẩn về chiều rộng, cho đến đá lát đường cũng là loại đắt tiền và hiếm có

Lý do rất đơn giản, đây là con đường trung tâm thủ đô, những ngôi nhà lớn xếp cạnh nhau, thật lộng lẫy, thể hiện sự giàu có xa hoa.

Sebas bước đi nhanh với một phong thái trang nghiêm, dõi theo sau ông là ánh mắt của những người phụ nữ trung niên và thiếu nữ xinh đẹp bị thu hút bởi sự sang trọng của Sebas. Mặc dù đôi khi cũng có những người phụ nữ mạnh dạn gửi cho ông một ánh nhìn quyến rũ, nhưng Sebas không thèm để ý tới. Với tư thế nghiêm trang và ánh mắt hướng thẳng về trước, bước chân của ông không ngừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.

Ông dường như không có ý định dừng lại cho đến khi tới đích, song ông đột nhiên dừng lại và tập trung sự chú ý vào chiếc xe ngựa đang tiến đến từ bên kia đường. Sau đó ông quay người chín mươi độ và băng qua đường.

Nơi ông đi đến là chỗ của một bà lão. Bà ta ngồi bên cạnh một mớ hàng hóa vương vãi trên đường, trong khi xoa bóp mắt cá chân.

"Có chuyện gì không?"

Ngạc nhiên khi một người lạ bất ngờ tiếp cận, trên khuôn mặt của người phụ nữ lớn tuổi, lộ ra ánh mắt của sự cảnh giác. Nhưng sự hoài nghi này ngay lập tức giảm hẳn đi khi nhìn thấy bộ trang phục đắt tiền trên người Sebas.

"Hình như bà đang gặp khó khăn. Tôi có thể giúp được gì không?"

"K-Không thưa ông, không có gì đâu."

"Xin đừng bận tâm. Đưa tay cho người cần giúp đợi là một điều tất yếu."

Sebas nở một nụ cười tươi sáng, làm cho người phụ lớn tuổi phải đỏ mặt. Một nụ cười cuốn hút từ một quý ông lịch lãm đã làm cho tia cảnh giác cuối cùng biến mất.

Sau khi kết thúc công việc bán hàng rong trên đường, bà ta trở về nhà, nhưng bỗng nhiên mắt cá chân bị bong gân và bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn .

Mặc dù khu vực xung quanh được duy trì trật tự rất tốt, nhưng không có nghĩa là những người đi qua đây đều là những công dân tuân thủ pháp luật. Thật không khôn ngoan khi chạy đi yêu cầu giúp đỡ từ người khác và cuối cùng là có thể mất cả tiền lẫn hàng hóa.

Sau đó thì có vẻ mọi thứ đã đơn giản hơn.

"Tôi có thể giúp bà. Có thể nói cho tôi biết tôi cần làm gì không?"

"Tốt quá, nhưng chuyện này có ổn không?"

"Tất nhiên. Đây điều nên làm khi có một ai đó cần sự giúp đỡ."

Sebas quay lưng lại người phụ nữ sau khi bà ta không ngừng cám ơn ông.

"Vậy, vui lòng lên trên lưng của tôi."

"Đ..Đây là..."

Giọng nói có vẻ xấu hổ của bà lão.

"Tôi sẽ làm bẩn quần áo của ngài mất."

Tuy nhiên-

Sebas nở một nụ cười.

Sẽ làm sao nếu một bộ quần áo sang trọng như thế bị bẩn? Đó không đang phải vấn đề khi bạn đang giúp đỡ người khác.

Ông đột nhiên nhớ lại các đồng bạn trong Nazarick. Tưởng tượng biểu hiện trên mặt họ: cau mặt với vẻ khinh miệt. Và kẻ đầu tiên là Demiurge. Nhưng Sebas hoàn toàn không bận tâm, ông tin tường điều này là đúng đắn.

Giúp đỡ người khác là điều nên làm.

Sau khi thuyết phục người đàn bà lớn tuổi đã từ chối sự giúp đỡ của ông nhiều lần, ông cõng bà ta trên lưng và nhấc hành lý bằng một tay.

Nhìn thấy ông nâng một vật nặng như vậy mà không chút cau mày, không chỉ bà lão mà những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc.

Với sự hướng dẫn của bà lão, Sebas bắt đầu bước đi.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 5-Chương 1: Nỗi Lòng Của Một Chàng Trai

Phần 1

Tất cả các bản dịch của nhóm MidNight Owls đều được chia sẻ với mục đích phi thương mại, bất kì hình thức in ấn bản dich với mục đích đem bán đếu bị nghiêm cấm. Đồng thời nhóm không đồng ý hợp tác với bất kì trang web, page hay shop nào để in ấn các bản dịch của nhóm với mục đích thương mại, do đó nếu trên thị trường có bán truyện Overlord (Hay các truyện nhóm đang và sẽ làm) thì đó không phải bản dịch của nhóm và nhóm sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lí nào liên quan đến việc phát hành cuốn sách đó. Cuối cùng mong mọi người hãy cố gắng mua bản gốc nếu có thể để ủng hộ cho tác giả.

Các trang khác up truyện của nhóm xin vui lòng giữ nguyên Creadit này như một sự tôn trọng tối thiểu đối với bọn mình. Xin cảm ơn

Midnight Owls Team

Lower Fire Month (9th Month), Day 2, 23:30

Người đàn ông thắp sáng ngọn đèn lồng treo bên hông. Có một loại dầu đặc biệt tạo ra một ngọn lửa màu xanh lá cây khiến khung cảnh xung quanh toát lên vẻ u ám.

Ông bước ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài tăng lên khiến ông ta cảm thấy khó chịu, mặc dù ông cũng đã trải qua nhiều năm như thế này. Ngay cả khi mặt trời vẫn chưa lên, vào thời điểm này ở khắp Vương quốc trở nên khô hanh bởi cái nóng. Một khi thời tiết tồi tệ này trôi qua thì tiếp đến sẽ là những ngày mát mẻ. Nhưng ngay cả những dấu hiệu nhỏ nhất của điều đó cũng không được tìm thấy ở bất cứ đâu.

"Man~ lại là một ngày nóng nực."

"Không đùa chứ. Họ nói là thời tiết sẽ tốt hơn một chút về phía Bắc, nơi gần đại dương."

Cộng sự của người đàn ông đứng trong bóng tối đáp lại sự tức giận của người đàn ông.

"Nếu trời mưa thì có thể làm giảm nhiệt độ đi một chút."

Ông nói khi nhìn lên bầu trời nhưng rõ ràng là bầu trời quang đãng và không có lấy một đám mây, chứ đừng nói tới một đám mây đen. Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên cao, một khung cảnh quen thuộc của bầu trời đêm.

"Haiz, ước gì có cơn gió thổi qua đây... Được rồi, làm việc thôi."

Khí thế phát ra từ cơ thể thật khó để mà gọi là họ dân thường. Đầu tiên là trang bị, một thanh trường kiếm đeo ở thắt lưng và áo giáp da-trang bị của họ là quá khập khiễng để so với lực lượng dân quân. Không chỉ vậy, khuôn mặt và cơ thể họ không phù hợp với một nông dân làm việc trên cánh đồng. Thay vào đó, họ toát lên vẻ từng trải của những người luôn sống bằng đao kiếm.

Hai người đàn ông bước đi trong làng mà không nói lời nào.

Trong bóng tối u ám, âm thanh duy nhất có thể nghe được trong làng là tiếng bước chân của họ. Một thị trấn ma thực sự. Với những bước dài, hai người đàn ông đi trong bầu không khí đáng sợ. Sự điềm tĩnh từ họ là bằng chứng cho thấy họ đã làm công việc này thường xuyên.

Ngôi làng mà hai người đàn ông đang bước đi được bao quanh bởi những bức tường cao và chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta có thể thấy sáu tháp canh. Rất khó để bắt gặp một thành lũy vững chắc như vậy ở những ngôi làng gần biên giới, nơi quái vật có nhiều khả năng xuất hiện.

Thay vì gọi nó là một ngôi làng, sẽ chính xác hơn nếu gọi nó là một căn cứ quân sự.

Từ cái nhìn khách quan mà nói thì đơn giản đây là một ngôi làng với an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những cảnh tượng tiếp theo sẽ làm cho họ phải nhíu mày lại.

Không phải là quá khi nói nó là một cảnh tượng kỳ dị. Thông thường, một bức tường sẽ bao quanh các tòa nhà, kho hàng trong khi những cánh đồng thì nằm ở bên ngoài. Những cánh đồng bên trong bức tường phải đòi hỏi công sức và thời gian rất lớn để xây dựng một bức tường có thể bao quát cả một khu đất trồng trọt rộng lớn. Tuy nhiên, ngôi làng này bao quát cả đồng cỏ xanh tươi đung đưa trong gió và gìn giữ chúng như thể chúng được làm bằng vàng.

Người đàn ông đang bước đi trong thị trấn kỳ quái này cảm thấy ánh mắt của một ai đó đang nhìn mình từ một trong các tháp canh. Thực tế, đó là đồng đội ông và đã trang bị một cây cung. Nếu có chuyện gì xảy ra, ông có thể yêu cầu sự trợ giúp bằng cách giơ lồng đèn lên cao và lắc nó.

Xét đến kỹ năng chiến đấu với cây cung, hắn chỉ có thể bắn yểm trợ cho ông. Thay vào đó, ông chỉ cần lắc chuông báo động với những người khác là ông sẽ được an toàn.

Nhưng nếu ông vô tình bật tín hiệu báo động, ông có thể sẽ phá tan giấc ngủ của đồng đội mình. Bất chấp điều này, người đàn ông sẵn sàng báo động ngay khi cảm thấy có điều bất thường dù là nhỏ nhất.

Đơn giản là vì ông không muốn chết.

Nói chung, hôm nay ông không nghĩ tình huống lạ thường nào sẽ phát sinh. Ông đã lặp đi lặp lại công việc này trong nhiều tháng và vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.

Khi người đàn ông đi được gần một nửa đoạn đường tuần tra, bất chợt có cái gì đó giống như con rắn đâm thẳng vào miệng mình. Không, nó không phải là một con rắn. Thứ đó ghim chặt vào miệng ông ta và bám dính giống như xúc tu của một con bạch tuộc.

Cổ người đàn ông bị bẻ ngược lên trên và theo sau là một cơn đau rát từ cổ họng. Mọi thứ diễn ra chưa đến một giây.

Âm thanh của một thứ chất lỏng chảy ra từ cổ.

Đó là thứ âm thanh cuối cùng mà người đàn ông nghe được khi còn sống.

Một bàn tay bịt chặt miệng của người đàn ông. Chống đỡ phần lưng không để cơ thể ngã xuống. Sau khi chắc chắn lưỡi dao đã hấp thụ hết máu, một vũ khí ma thuật- [Vampire Blade], được rút ra.

Một người mặc bộ trang phục màu đen đang áp sát người đang ông từ phía sau. Ngoài cặp mắt ra, toàn bộ khuôn mặt và cơ thể được che phủ trong một màu đen. Trang phục làm từ vải nhưng găng tay và phần giáp gối được bọc kim loại để tăng cường phòng ngự. Trước ngực cũng được che chắn bằng kim loại nhưng không thể che giấu được những đường cong đặc trưng của nữ giới.

Tương tự như vậy, phía sau người đàn ông còn lại cũng xuất hiện một bóng người. Trang phục giống nhau, nhìn về phía đối phương gật đầu.

Sau khi xác nhận ám sát thành công, cô kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, không thấy dấu hiệu họ đã bị phát hiện, cô thở phào nhẹ nhõm

Với ánh sáng từ chiếc đèn lồng, cơ thể hai người dán sát vào người đàn ông nên rất khó để tháp canh có thể phát hiện ra điều khác biệt. Họ lo lắng khi sử dụng [Dark Crossing] trong khoảng cách ngắn để tập kích có thể bị người khác phát hiện. Nhưng họ đã làm được.

Với con dao găm đỏ thẫm vẫn đang hút máu, cô đỡ cơ thể của người đàn ông đứng lên.

Đối với những người đang đứng ở tháp canh, nó chỉ trông như thể người canh gác dừng lại một chút. Bất kể việc đứng yên một chỗ lâu như vậy chắc chắn sẽ tạo ra sự hoài nghi.

Sau đó chuyển đến giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, việc đó không phải là nhiệm vụ của cô.

Cô gái bắt đầu dùng tay của mình để cảm nhận, cơ thể yếu ớt của người đàn ông bắt đầu cứng lại. Như để xác nhận rằng cảm giác cô chính xác, tiếp theo sau đó, cơ thể của người đàn ông bắt đầu co giật.

Ngay cả khi một xác chết đang cử động, cô gái cũng không có một chút ngạc nhiên nào. Cô biết rằng mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch.

Cô buông tay và đồng thời thi triển kỹ năng. Một trong những kỹ năng mà cô học được từ class ninja của mình, [Hide Shadow]. Sau khi sử dụng kỹ năng này, người ta có thể dung nhập vào cái bóng của người khác và không thể phát hiện bằng mắt thường.

Khi hai cái bóng đằng sau hoàn toàn biến mất trong bóng tối, hai người đàn ông bắt đầu tiến tới như thể họ vừa thoát khỏi xiềng xích. Họ tiếp tục quay lại với nhiệm vụ tuần tra của mình. Nhưng dáng đi và tốc độ của họ lại rất vụng về và nặng nề. Thậm chí vết thương của họ không được chữa trị, nhưng vẫn không có máu tươi chảy ra từ vết thương trên cổ, vì tất cả máu trong cơ thể họ đã bị hút cạn.

Lý do duy nhất mà hai người đàn ông vẫn có thể di chuyển là vì họ đã trở thành Zombie, giờ họ chỉ nghe theo lệnh của chủ thể.

Nhưng biến họ thành zombie không phải là cô gái.

Nhìn tổng thể thì tất cả đều bình thường, những người duy nhất có mặt ở đây là hai người đàn ông. Nếu có ai đó phát hiện kỹ năng ẩn thân của hai cô gái, thì vẫn thấy chỉ có bốn người. Tuy nhiên ở đây có người thứ năm. Kẻ vô hình thứ năm này là người đang điều khiển những con Zombie.

"Việc chuẩn bị đã hoàn tất."

"Hoàn hảo."

Tiếng nói trầm thấp vang lên và được đáp lại cũng bằng một tiếng trả lời rất nhỏ. Đây cũng là một giọng nữ, nhưng nó rất trong trẻo, thiếu chín chắn và cảm giác như được phát ra từ miệng của một đứa trẻ

"Tôi đã quan sát rõ ràng, hiện tại tôi sẽ di chuyển đến vị trí tiếp theo, phải bắt được người có quyền lực cao nhất ở đây."

"Sau đó phía chúng ta sẽ bắt đầu tấn công. Còn hai người kia?"

"Đừng nói là họ ngồi chơi ở một nơi nào đó vì chưa đến lượt nhé?"

"Không đời nào. Họ đang ẩn nấp ở phía bên ngoài ngôi làng. Nếu có trường hợp khẩn cấp, bọn họ sẽ tấn công từ phía sau. Thôi được rồi, ta đi đây. Hai người cứ làm theo kế hoạch là ổn."

Nói xong cô gái biến mất- hòa mình vào không trung. Cô di chuyển trên không bằng cách sử dụng [Fligh].

Hình bóng cô thoắt ẩn thoắt hiện bay về phía tòa kiến trúc đối diện. Đó là một trong số ít các ngôi nhà trong làng nằm ở vị trí trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Lý do đặc biệt khiến nơi này được ưu tiên hàng đầu là vì đây là nơi phát ra ma thuật [Message].

Có nhiều người tránh dùng nó vì không đáng tin cậy. Đồng thời cũng có nhiều người không quan tâm điều đó và sử dụng nó bất chấp hậu quả. Đế Quốc là quốc gia đi đầu trong việc tìm kiếm và đào tạo ra các Magic Caster nhưng hiện tại Vương Quốc cũng đang rất quan tâm về vấn đề này. Nên muốn thu thập thông tin về kẻ thù nhanh và hiệu quả nhất là khống chế và chiếm được cơ sở liên lạc của đối phương.

Hiện tại, đồng đội của cô đã giành được quyền kiểm soát và chờ tại vị trí được chỉ định. Mọi người đều phải nắm chắc thời gian và kết thúc mọi việc trong im lặng.

Hai bóng người ẩn hiện trong đêm.

Nhìn vào cách di chuyển trong bóng tối, họ như vô hình đối với người bình thường. Không, nếu họ sử dụng các trang bị ma thuật, thậm chí là các mạo hiểm giả cũng sẽ phải gặp khó khăn và tốn một khoảng thời gian để tìm ra dấu vết của họ. Nói cách khác, không một ai trong làng, có thể phát hiện hai cô gái bằng mắt thường.

Đồng đội bên cạnh cô khéo léo ra hiệu bằng những ngón tay của cô ấy. Mặc dù có vẻ như cô ta chỉ đang múa may những ngón tay của mình, đồng đội của cô ấy đã hiểu được ý nghĩa của chúng-

-May mắn khi không gặp phải bất kỳ con chó nào.

Người kia trả lời "đồng ý" cũng bằng dấu hiệu.

Đó là một loại ngôn ngữ ký hiệu được sử dụng bởi các sát thủ. Sau khi nắm vững, họ có thể giao tiếp bằng ký hiệu với nhau như đang nói chuyện bình thường. Mặc dù họ đã chia sẽ và chỉ dạy lẫn nhau, nhưng đáng tiếc rằng họ chỉ có thể ra hiệu các câu hoặc những mệnh lệnh đơn giản mà thôi. Nhìn vào tốc độ ra dấu và mức độ phức tạp của các dấu hiệu, hai cô gái có thể sử dụng chúng trong các cuộc nói chuyện hằng ngày hay các cuộc nói chuyện bí mật với nhau.

-Tôi hiểu, không có bọn nó thì chúng ta hành động sẽ dễ dàng hơn.

Nếu đối phương có những con chó săn,bọn họ sẽ không thể hành động một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù hai cô gái đã chuẩn bị cách vô hiệu chúng, nhưng tốt hơn là tránh làm những việc không cần thiết.

Ngay sau khi cô trả lời, ngón tay của đồng đội cô đã chỉ về phía trước.

- Tôi đi làm nhiệm vụ của mình đây.

- Okie

Ngay sau khi cô ấy trả lời, hai người lập tức tách ra.

Sau khi chia ra hành động, cô đã quan sát những cánh đồng bằng tầm nhìn ngoại vi trong khi di chuyển với tốc độ cao.

Những thứ đang được trồng trọt không phải là lúa mì hay rau củ. Đó là một cây trồng được dùng làm nguyên liệu cho một loại ma túy phổ biến ở Vương Quốc, Ma Túy Đen. Tất cả các cánh đồng trong làng đều trồng cùng một loại cây và được bao bọc bởi những bức tường kiên cố. Đây là bằng chứng cho thấy ngôi làng này là một trong những cứ điểm sản xuất loại độc dược này.

Ma Túy Đen hay còn gọi là Bột Laira, là một loại bột màu sẫm tối được hòa với nước.

Vì việc sản xuất loại thuốc này dễ nên được bán ra với giá rẻ, lại có tác dụng gây hưng phấn cao. Nên loại thuốc này trở nên nổi tiếng khắp Vương Quốc. Không chỉ có vậy, có rất nhiều người tin rằng loại thuốc này không gây nghiện và không có tác dụng phu, làm cho nó được phát tán nhanh chóng và rộng rãi.

Cô nghĩ đến những thông tin đã thu thập được và cười một cách mỉa mai.

Không có loại thuốc nào mà không có tác dụng phụ... "Tôi có thể bỏ thuốc bất cứ khi nào tôi muốn"- Một câu nói thật ngây thơ.

Theo kết quả từ các cuộc thí nghiệm, thì thứ chất lỏng được hòa Ma Túy Đen sẽ làm cho não bộ của một người bị teo lại khoảng 20% .

Được làm từ một cây trồng mà ban đầu nó phát triển trong hoang dã, Ma Túy Đen là một loại thuốc gây ảo giác mạnh. Thật sự phải gọi là kỳ diệu khi mọi người tin rằng loại cây có độc tố như vậy lại không gây nghiện. Lý do mà Ma Túy Đen lưu thông trong các thị trấn là vì nó được ngụy tạo dưới lớp vỏ là một chất gây mê vì loại cây trồng được dùng làm nguyên liệu khác có hiệu quả kém hơn.

Tuy vậy loại thuốc này vẫn có khả năng gây nghiện mạnh và cần một thời gian để loại bỏ khỏi hệ thống thần kinh của người sử dụng. Bởi vậy đa số người ngưng sử dụng một thời gian, họ sẽ tái nghiện lại trước khi thật sự loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Nếu Giám mục không sử dụng ma thuật mạnh mẽ để đẩy nó ra, sau cùng họ sẽ rơi vào trạng thái nghiện ngập, mà không thể nào tự ý cai được nữa.

Phần đáng sợ nhất của loại ma túy này là biểu hiện bị nghiện rất yếu. Ngay cả khi những người nghiện đói thuốc, họ sẽ không sinh ra khuynh hướng bạo lực hay gây hại đến những người xung quanh. Đó là lý do tại sao loại ma túy này lại phát triển mạnh mẽ trong vương quốc, họ đã không hiểu được sự nguy hiểm của nó và hơn hết là làm ngơ việc lưu thông Ma Túy Đen. Thay vào đó, họ lại lựa chọn tập trung tiêu trừ các loại ma túy khác. Sẽ không có gì lạ nếu Đế Quốc nghi ngờ Vương Quốc đã bí mật giúp đỡ trong việc sản xuất loại ma túy này.

Nghề nghiệp của cô là sát thủ, và cũng bởi vì tổ chức cô cũng trồng loại cây tương tự, cô cũng có thể sử dụng nó trong tình huống cần thiết. Ngay cả ma túy cũng có hiệu quả nhất định nếu sử dụng một cách thận trọng. Chúng không khác gì những cây thuốc có tác dụng phụ nguy hiểm.

Tuy nhiên đây là ý kiến cá nhân của riêng cô nên nó không phải là một vấn đề to tát. Chỉ là-

... Một nhiệm vụ không được thực hiện không thông qua Công hội Mạo hiểm giả là chuyện nguy hiểm.

Cô cau mày bên dưới lớp mặt nạ. Khách hàng lần này là một người bạn thân với đội trưởng. Mặc dù phần thưởng khá hấp dẫn, nhưng chấp nhận một yêu cầu mà không thông qua Công hội có thể dẫn đến rắc rối không đáng có trong tương lai. Thậm chí khi họ là một trong hai nhóm mạo hiểm giả cấp độ Adamantium trong Vương Quốc.

Hmm? Bây giờ là ba mới phải?

Lúc này cô nhớ đã nghe về một nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantium mới thành lập- trong khi đang suy nghĩ về nó, cô gái đã tiến đến tòa nhà được đánh số 2.

Vai trò của cô là thu thập tất cả thông tin trong tòa nhà này. Sau đó là phá hủy nó.

Mặc dù sự thật là khói tỏa ra từ tòa nhà bị cháy rất độc hại, nhưng đây là nhiệm vụ mà mình cần phải làm. Tuy nhiên nếu gặp phải gió lớn, đám cháy có thể ảnh hưởng đến người dân. Nhưng cô không có nhiều thời gian lẫn phương án cần thiết để sơ tán người dân.

Sự hy sinh là cần thiết.

Sau một hồi suy tính, cô ném sự an toàn của dân làng sang một bên.

Lớn lên như một sát thủ, cái chết hầu như không ảnh hưởng gì đến tâm lý của cô. Cô không quan tâm, đặc biệt là đối với những người xa lạ.

Và quan trọng hơn, họ phải sử dụng ma pháp dịch chuyển để di chuyển đến một ngôi làng khác ngay khi cuộc đột kích kết thúc và tiếp tục lặp lại công việc này. Trong đầu cô không có gì ngoài các bước trong kế hoạch.

Đây không phải là ngôi làng duy nhất sản xuất nguyên liệu ma túy. Theo điều tra của họ, có mười hai đồn điền quy mô lớn trong Vương Quốc. Nhiều khả năng, vẫn còn nhiều nơi mà họ vẫn chưa biết đến. Nếu không, không có cách nào để giải thích được số lượng ma túy đang lan rộng khắp các vùng trong Vương Quốc.

Cỏ dại phải được loại bỏ ngay khi chúng vừa nảy mầm... Tuy sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng đó là cách duy nhất.

Nếu họ tìm thấy thứ gì đó giống như mệnh lệnh dưới dạng văn bản trong làng này thì đó sẽ là một sự may mắn. Đáng tiếc, điều đó không dễ dàng tí nào. Họ chỉ có thể hy vọng rằng kẻ phụ trách ở đây sẽ biết được điều gì đó.

Đội trưởng sẽ vui mừng nếu nhận được tin tức dù chỉ là nhỏ nhất.

Đường dây sản xuất chất độc dược này được gọi là [Eight Finger], tên tổ chức được đặt théo tám ngón tay của [God of Theft], một chi nhánh của [God of Earth]. Tổ chức này kiểm soát thế giới ngầm của Vương Quốc.

Tổ chức tội phạm này bao gồm tám hoạt động: buôn bán nô lệ, ám sát, buôn lậu, trộm cắp, buôn bán ma túy, bảo kê, cho vay, và cờ bạc. Tầm hoạt động của chúng bao trùm các nhóm tội phạm nhỏ lẻ khác trong vương quốc và quy mô của tổ chức này vẫn là bí ẩn.

Mặc khác, những gì trước mắt quá rõ ràng để nói lên tầm ảnh hưởng của bọn chúng đến Vương Quốc. Ngôi làng ngay trước mặt cô là minh chứng về điều đó.

Họ trồng cây bất hợp pháp trên những cánh đồng. Chuyện này cho thấy những quý tộc quản lý vùng đất này cũng là kẻ đồng lõa. Mà cho dù có bị phát hiện, cũng không thể kết tội được lũ quý tộc này

Câu chuyện sẽ khác, nếu hoàng gia hoặc một người từ các cơ quan tư pháp đến điều tra sự việc. Nhưng ngay cả như vậy, việc điều tra sẽ khó khăn để đi đến phán quyết có tội khi nó liên quan đến tầng lớp quý tộc. Những quý tộc trong vùng này sẽ tuyên bố rằng họ không biết loại cây này có thể được sử dụng như một thành phần ma túy. Thậm chí họ có thể đổ lỗi cho người dân tự nguyện làm việc này.

Tố cáo công khai là vô ích và tìm cách hạn chế sự phát tán của loại ma túy này là gần như không thể với việc chúng hối lộ cho các quý tộc nhằm gia tăng ảnh hưởng trong các lãnh địa.

Đó là lý do tại sao lựa chọn duy nhất là bạo lực, đốt cháy cánh đồng là đối sách cuối cùng.

Mà cho dù có như thế, cô tin rằng cho dù có phá hủy tất cả, nó thậm chí còn không tạo nổi một vết gợn sóng nào hết. Với bộ rễ cắm sâu trong giới chính trị, đó là cái cách mà tổ chức này phát triển mạnh mẽ.

"Tranh thủ thời gian thôi... Nếu chúng ta không sớm quyết định tấn công, mọi thứ sẽ nên vô ích."

Phần 2

Trời đang đổ mưa, hòa cùng tiêng ồn ào bên tai.

Vương Quốc đã xây dựng những con đường nhưng không chú trọng đến hệ thống thoát nước, nhất là những ngõ hẻm. Kết quả là toàn bộ những con hẻm có thể bị biến thành những con sông.

Mưa rơi lên mặt đường làm nước bắn tung tóe, gió cuốn theo mùi hương của nước hòa vào không khí. Đó là lý do tại sao toàn bộ Vương Quốc toát lên một bầu khí như bị nhấn chìm trong nước.

Trong cái thế giới nhuộm một màu xám xịt, có một cậu bé.

Cậu sống trong một căn nhà bỏ hoang. Gọi là nhà bởi vì nó được dùng như một chỗ ở. Cột nhà làm bằng gỗ mà bề ngang của nó chỉ như cánh tay của một người đàn ông. Những miếng giẻ rách thay cho mái nhà và bức tường thì nói một cách đơn giản là được che chắn bằng những miếng giẻ rách

Sống trong một nơi mà không khác gì ngoài trời là một cậu bé khoảng chừng sáu tuổi. Rác được vứt cẩu thả ở một bên, cậu bé nằm cuộn tròn lại như một quả bóng trên một tấm vải mỏng.

Cậu bé run cầm cập vì nhiệt độ giảm mạnh bởi cơn mưa lớn. Sự ấm áp từ hơi thở xác nhận sự sống của cậu biến mất nhanh chóng vào trong không khí lạnh lẽo.

Trước khi tiến vào trong nhà, mưa đã làm cậu bị ướt và nhiệt độ cơ thể sụt giảm nhanh chóng.

Không cách nào ngăn cơ thể mình ngưng run rẩy.

Cái lạnh ngấm vào cơ thể cậu xoa dịu những vết bầm tím trên cơ thể mà cậu nhận được từ một trận đánh. Có lẽ đó là hạnh phúc nhỏ bé của cậu trong cái hoàn cảnh tồi tệ này.

Cậu bé nằm nghiêng một bên và nhìn chằm chằm vào con hẻm trống rỗng, nhìn vào thế giới.

Chỉ có thể lắng nghe được tiếng mưa và hơi thở của chính mình. Đó là một sự tĩnh lặng làm cho nó giống như cậu là người duy nhất trên thế giới này.

Mặc dù cậu còn nhỏ, cậu cũng thừa biết mình có thể sẽ chết.

Cậu không phải nằm trong cái lứa tuổi có thể nhận thức được cái chết là gì và do đó không cảm thấy quá sợ hãi. Cậu cũng không cảm thấy mình có lý do gì để sống. Lý do duy nhất cậu bé bám lấy cuộc sống cho đến bây giờ là vì cậu sợ đau đớn và phải trốn tránh điều đó.

Thời tiết trở lạnh, cơ thể cậu bé dần mất đi cảm giác... nếu cậu có thể chết một cách không đau đớn giống như thế này, thì cái chết cũng không đến nỗi tệ.

Cơ thể ướt đẫm dần tê liệt, ý thức của cậu cũng mờ dần.

Cậu đã tìm một nơi nào đó bảo vệ cậu khỏi những cơn gió lạnh đang thổi cuồn cuộn. Nhưng bị bắt lại bởi một đám lưu manh và chỗ ở hiện tại của cậu là nơi tuyệt nhất mà cậu có thể trú ẩn với cơ thể bị đánh đập.

Cậu đã có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Sau đó mọi thứ khác là bất hạnh?

Cậu đã không có gì bỏ vào bụng hai ngày rồi, nhưng chuyện đó rất đỗi bình thường thế nên nó không hẳn là bất hạnh. Cha mẹ cậu đã biến mất và phải sống một mình mà không ai chăm sóc. Nhưng chuyện đó đã xảy ra khá lâu vì vậy nó cũng không phải là bất hạnh. Mùi hôi thối khó chịu xung quanh cậu cũng không phải là điều bất hạnh. Sau cùng, là do những miếng rẻ rách đó nó không thể giụp đỡ cậu. Cuộc sống bấp bênh được tính từng ngày, được lắp đầy dạ dày mình với thức ăn thối và nước bẩn cũng cũng không tính là điều bất hạnh.

Trong cái căn nhà trống rỗng nơi cậu được thoải mái, căn nhà cậu đã vất vả dựng lên sau những lần bị phá hoại bỡi những trò đùa giỡn, cơ thể thâm tím đau nhức của cậu do chịu sự đánh đập của những kẻ say rượu, chúng phải chăng là bất hạnh của cậu?

Không.

Bất hạnh của cậu là những gì cậu không nhìn thấy những gì đã xảy ra và hậu quả của nó.

Nhưng còn hơn cả vậy.

Bất hạnh của cậu là không biết mình sẽ kết thúc mạng sống của mình ở đây.

Cái chết đến từ sự may mắn hay không may mắn đều như nhau.

Thực sự. Chết là tuyệt đối.

Cậu bé nhắm mắt lại.

Đối với một cơ thể mà không còn cảm giác, thậm chí việc mở mắt là một chuyện xa vời.

Cậu có thể nghe thấy một thứ âm thanh yếu ớt từ trái tim của mình trong bóng tối. Trong cái thế giới nơi mà thứ âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng mưa và trái tim của mình, một âm thanh lạ lẫm hòa lẫn vào.

Âm thanh đó như ngăn chặn cơn mưa. Ý thức cậu đang mờ dần, sự tò mò của một đứa trẻ tác động mãnh mẽ đến ý thức làm cậu hé mở mí mắt mình.

Trong tầm nhìn hạn hẹp như một sợi dây, nó đã phản ứng với ánh sáng.

Cậu bé mở to mắt.

Nó thật đẹp.

Trong một khoảnh khắc, cậu không biết rằng mình đã và đang chứng kiến điều gì.

"Giống như một viên ngọc, một viên ngọc màu hoàng kím". Diễn đạt như vậy có thể đã phù hợp. Nhưng một kẻ thỏa mãn cơn đói từ thức ăn hôi thối trong thùng rác không thể nghĩ ra được những lời như thế.

Đúng thế.

Chỉ duy nhất một ý nghĩ chạy qua tâm trí của cậu.

Mặt trời.

Thứ đẹp nhất trên thế giới và cũng là thứ xa vời tầm tay của cậu nhất.

Thế giới nhuộm một màu xám từ cơn mưa, đám mây đen tối bao phủ lấy bầu trời. Có lẽ chúng là những thứ có trách nhiệm. Mặt trời đã có một chuyến đi vì không có ai ở đó nhìn nó và trở lại, xuất hiện trước mắt cậu.

Đó là những gì cậu bé nghĩ.

Một bàn tay đưa ra và vuốt ve gương mặt cậu. Và-

Cho đến tận lúc này. Cậu bé không phải là một con người.

Không ai nhìn nhận cậu như con người.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, cậu đã trở thành người.

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 4:15

Nằm trong khu vực sâu nhất của thủ đô Vương Quốc Re-Estize là lâu đài Ro-Lente. Một bức tường khổng lồ bao quanh khu vực rộng lớn kéo dài 1.400m với một vòng bảo vệ gồm 12 tháp canh hình trụ khổng lồ.

Một căn phòng được thuộc đâu đó trong mười hai tháp canh.

Tất cả những ngọn đèn đã tắt, một người đang nằm trên chiếc giường trong phòng. Cậu đang trong lứa tuổi thành niên, ranh giới giữa một cậu bé và người đàn ông.

Mái tóc vàng của cậu được cắt ngắn và với một làn da rám nắng biểu hiện sự cường tráng.

Climb.

Không có họ, cậu là người duy nhất được phép theo sát bảo vệ một cô gái được mệnh danh là "Hoàng kim công chúa", một tên lính mới có được sự ghen tỵ của nhiều người.

Cậu thức dậy khi mặt trời mọc.

Ngay lúc tỉnh dậy từ thế giới của bóng tối, tâm trí cậu dần thanh tỉnh và chức năng cơ thể gần như đã hồi phục hoàn toàn. Ngủ đủ giấc và thức dậy đúng giờ là một trong những điều mà Climb lấy làm tự hào.

Cặp mắt sanpaku của cậu mở to, để lộ ý chí sắt thép như được khắc sâu trong chúng.

Climb đẩy tấm chăn dày phủ lên cơ thể sang một bên và đứng dậy, cậu dụi mắt và nhận thấy những ngón tay của mình đang ướt.

"... Lại là giấc mơ đó."

Climb dùng tay áo lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.

Cơn mưa nặng hạt từ hai ngày trước hẳn đã gợi nhớ lại ký ức khi cậu còn bé.

Những giọt nước mắt không phải xuất phát từ bi thương.

"Trong cuộc sống của một con người có mấy khi gặp được người xứng đáng để mình kính trọng? Một người xứng đáng để mình có thể vứt bỏ tất cả để theo sau... Bao nhiêu lần?"

Cô gái mà Climb gặp vào ngày hôm đó là một người như thế.

Những giọt nước mặt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt cám ơn thứ phép lạ được tạo ra trong cuộc sống của cậu.

Climb đứng dậy, khuôn mặt cho thấy một quyến tâm mạnh mẽ trong cậu và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Giọng nói của cậu, khàn khàn do tập luyện quá mức, đọc một chữ.

"Ánh sáng".

Chiếc đèn trên trần nhà phản ứng với mệnh lệnh và thắp sáng căn phòng với ánh sáng trắng. Một đạo cụ ma thuật được gắn kết với [Continual Light].

Mặc dù nó đã được sử dụng rộng rãi, lý do mà cậu được giao cho một đạo cụ đắt tiền không phải vì vị trí đặc biệt của cậu.

Ngay cả khi cần ánh sáng, thắp sáng ngọn đèn bằng lửa trong một tòa tháp bằng đá, với lưu lượng không khí hạn hẹp, là không an toàn. Đó là lý do tại sao hầu hết các phòng được cung một cấp nguồn ánh sáng ma thuật, bất chấp chi phí chế tạo rất cao.

Sàn và tường được chiếu sáng bởi nguồn sáng ma thuật. Một tấm thảm mỏng với bề mặt thô cứng được trải ra một cách vô ích nhằm che chắn cái lạnh. Bên cạnh đó, đồ nội thất trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ kém chất lượng, một tủ quần áo khá lớn để chứa vũ khí và áo giáp, một bàn làm việc với ngăn kéo, và một chiếc đệm mỏng đặt trên chiếc ghế gỗ.

Người ngoài nhìn vào sẽ không có gì là ấn tượng, nhưng đối với những người có cùng cấp bậc với Climb, nó là một điều đáng để ghen tỵ.

Người lính không có phòng riêng. Họ ở trong một căn phòng lớn với những cái giường tầng, đồ đạc cá nhân của họ chỉ được để trong một cái rương gỗ với ổ khóa.

Ngoài ra, trong một góc căn phòng là bộ giáp trắng tinh. Bộ giáp bóng loáng không tỳ vết khiến nó trông như thể đang phát sáng. Không bao giờ một người lính bình thường được cấp những trang bị đó.

Điều đặc biệt này không phải là một thứ gì đó mà Climb có thể có được bằng sức mạnh của mình, mà là ân huệ từ người chủ nhân mà cậu đã tuyên thệ bằng cả mạng sống. Không có gì lạ khi người khác cảm thấy ghen tỵ với cậu.

Cậu mở tủ quần áo và thay đổi trang phục và nhìn bản than mình bên trong cái gương.

Sau khi mặc vào bộ quần áo cũ đã bắt đầu có mùi ẩm mốc, cậu khoác nốt chiếc áo giáp lưới bên ngoài. Bình thường, đó là nơi cậu mặc bộ giáp của mình, nhưng thay vào đó cậu chọn bộ áo không tay với nhiều túi và hoàn tất với cái quần dài. Trong tay cậu là một thanh gỗ bọc trong chiếc khăn.

Cuối cùng, cậu ngắm mình trong gương, kiểm trả xem có điều gì không ổn, chắc chắn là trang phục của cậu đã gọn gàng.

Bất kỳ một lỗi lầm nhỏ nào của Climb cũng có nguy cơ trở thành vũ khí gây tổn thương đến chủ nhân của cậu, 'Hoàng kim công chúa' Renner.

Đó là lý do tại sao cậu luôn phải cảnh giác. Mục đích sống của cậu là không được để công chúa bị bất kỳ tổn thương nào. Đó là lời thề của cậu.

Climb nhắm mắt lại trước gương và nghĩ về khuôn mặt của chủ nhân mình.

Hoàng kim công chúa - Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself.

Công chúa là một nữ thần, nàng có tấm lòng nhân ái và vẻ đẹp rạng rỡ xứng danh với dòng máu hoàng tộc, và cô cũng rất nổi tiêng với sự thông minh bằng những chính sách mà cô đề ra.

Thật sự mà nói, cô là người có tước vị cao quý nhất trong những tước vị cao quý, người phụ nữ vĩ đại nhất.

Rực rỡ như hoàng kim, không thể có một khuyết điểm nào được phép tồn tại trên một viên ngọc hoàn mỹ như vậy.

Nếu ai đó so sánh cô với một chiếc nhẫn, Renner sẽ rất to lớn, rực rỡ hơn cả một viên kim cương. Vậy còn Climb, cậu là cái gì? Cậu chỉ là một cái bệ khảm đá quý. Lúc này, giá trị của cô đã giảm đi bởi vì bị cậu ảnh hưởng. Cậu không cho phép mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.

Climb không tự kiềm chế cảm xúc khi nghĩ tới chủ nhân của mình.

Ngay cả một tín đồ thành kính nhất cũng không thể tự bôi nhọ bản thân giống như Climb bây giờ.

Sau một lúc nhìn chằm chằm vào gương, Climb, đã tin mình không phải là vật cản cho chủ nhân, cậu gật đầu hài lòng và bước ra khỏi phòng.

Phần 3

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 4:35

Hiện tại câu đang đứng trong một hội trường lớn. Toàn bộ tầng của tòa tháp được dọn sạch để sử dụng để làm một khu huấn luyện.

Thông thường nơi này sẽ có bầu không khí hừng hực của những người lính đang tập luyện. Tuy nhiên, hiện tại vẫn là buổi sáng sớm nên nên vẫn còn đang khá vắng vẻ. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Bởi vì xung quanh nơi này được xây dựng bằng đá nên âm thanh tiếng bước chân cua Climb vang vọng trong không gian.

Hội trường được thắp sáng từ ánh sáng từ ngọn lửa ma thuật bán vĩnh cửu (semi-permanent).

Bên trong, có những chiếc giáp trụ được đặt trên chiếc cọc và những con bù nhìn bằng cỏ khô làm mục tiêu bắn cung. Sát bức tường gồm một hàng dài giá đỡ vũ khí với nhiều loại vũ khí khác nhau, chúng trông không được mới cho lắm.

Thông thường, một nơi huấn luyện sẽ được đặt ở ngoài trời. Nhưng có một vài lý do nên nó được đặt ở bên trong lâu đài.

(TL: Có một câu chỗ này nhưng tối nghĩa kinh dị mà cũng chả liên quan gì đến đoạn này nên bỏ). Huấn luyện những người lính ở bên ngoài có nghĩa là họ có thể bị các gián điệp ngoại quốc nhìn thấy. Để tránh đièu này, nhiều khu vực trong tòa tháp bị phá vỡ để làm khu vực huấn luyện.

Một màn trình diễn của những người lính mạnh mẽ trong buổi tập sẽ có lợi ích trong ngoại giao, nhưng Vương quốc không xem trọng điều này. Mà ngược lại, có một khuynh hướng chú trọng bề ngoài như là sự thanh lịch, lộng lẫy và quý phái.

Tuy nhiên, cũng có những cuộc tập luyện không thể thực hiện trong nhà. Chúng sẽ được triển khai kín đáo trong một góc hoặc một khu vực bên ngoài lâu đài, hoặc là bên ngoài thủ đô.

Sự xuất hiện của Climb dường như đã xua tan không khí lạnh giá trong hội trường yên tĩnh, và cậu từ từ bắt đầu khởi động trong góc phòng.

Ba mươi phút sau, sau khi đã khởi động kỹ lưỡng, mặt Climb đỏ bừng, trán ướt đẫm mồ hôi và hơi thở nặng nhọc.

Climb lau mồ hôi trên trán và đi về phía giá đỡ vũ khí. Cậu kiểm tra vũ khí, chắc chắn rằng nó phù hợp và có thể sử dụng an toàn. Lòng bàn tay cậu cứng và thô ráp bởi những viết chai.

Tiếp theo, cậu bỏ đây túi mình với những khối kim loại và cài nút thật chặt để ngăn không cho chúng rơi ra.

Những khối kim loại nhỏ này làm cho trang phục cậu đang mặc nặng như khi cậu đang mặc một bộ giáp vậy. Áo giáp thông thường dù không có sử dụng ma thuật hỗ trợ thì chúng vẫn có sức phòng thủ mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ hạn chế sự linh hoạt của người sử dụng. Cậu bắt đầu tưởng tượng mình đang ở trong một trận chiến trong tâm trí, tập luyện cùng với trang bị đầy đủ là một quá trình đúng đắn.

Nhưng ngay cả như vậy, sẽ rất khó để tạo bộ giáp đầy đủ cho buổi tập luyện, chưa kể đến bộ giáp trắng mà anh được trao không thích hợp cho những buổi tập luyện như thế này. Đó là lý do mà cậu sử dụng các khối kim loại để thay thế.

Climb nắm chặt vũ khí mà kích thước của nó vượt quá một thanh cự kiếm và giơ cao lên trên đầu. Cậu từ tư hạ thanh kiếm xuống, thở ra khi làm như vậy. Dừng lại ngay trước khi nó chạm vào sàn nhà, cậu hít vào và lại đưa nó về vị trí ban đầu trên đỉnh đầu của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt bằng cặp mắt sắc bén, tập trung toàn bộ tư tưởng của mình vào tập luyện, câu dần dần tăng tốc độ vung kiếm của mình.

Cậu đã hoàn thành 300 lần vung kiếm.

Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt đỏ bừng của Climb. Hơi thở cậu nóng rang như có một luồng nhiệt bừng cháy trong cơ thể.

Mặc dù Climb rèn luyện gian khổ như một người lính, thật sự là khó khăn khi sử dụng một thanh đại cự kiếm. Dừng lưỡi kiếm ngay trước khi nó chạm đất lại càng khó khăn hơn. Việc này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh.

Khi đếm số lần vung kiếm đến 500, cánh tay cậu bắt đầu co rút và cậu cảm thấy chúng như thể đang rên rỉ vì đau đớn. Mồ hôi từ khuôn mặt cậu trút xuống như thác nước.

Climb biết rõ ràng đây là giới hạn của mình, Mặc dù vậy, cậu vẫn không có ý định dừng lại.

Tuy nhiên-

"-Như thế là được rồi."

Nghe thấy tiếng nói của người khác, Climb nhìn về chỗ phát ra giọng nói đó và trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông.

Có thể gọi hắn là vạm vỡ, nhưng đó cũng là một cách miêu tả. Người đàn ông như hiện thân của thép. Nếp nhăn trên mặt làm người liên tưởng đến những khối đá giữa biển làm hắn trông như già hơn so với tuổi thực. Cơ bắp rắn chắc, cứng cáp của hắn như nói lên rằng đây không phải một người đàn ông tầm thường.

Không một người lính nào trong Vương quốc mà không biết đến hắn.

"-Stronoff-sama."

Tướng quân Gazef Stronoff, được xem như là người mạnh nhất Vương quốc và kể cả những quốc gia lân cận cũng không ai sánh bằng.

"Không nên tập luyện quá sức. Điều này không có ý nghĩa gì cả."

Climb hạ thanh kiếm xuống và nhìn chằm chằm vào đôi tay run rẩy của mình.

"Ngài nói đúng. Tôi đã làm quá sức."

Thấy khuôn mặt biểu lộ cảm xúc biết ơn của Climb, Gazef nhún vai.

"Nếu cậu thực sự hiểu được, đừng bắt tôi phải thường xuyên nhắc nhở chứ? Đã bao nhiêu lần rồi...?"

"Tôi xin lỗi."

Gazef nhún vai thêm lần nữa trong khi Climb cúi đầu.

Đây là một cuộc trò chuyện đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần giữa họ, dường như đây là một kiểu chào hỏi. Thông thường, việc trao đổi như thế này sẽ kết thúc và mỗi người sẽ tự thân tập luyện. Nhưng hôm nay thì khác.

"Thế nào, Leo. Có muốn so kiếm không?"

Nghe được lời của Gazef, cơ thể Climb chấn động.

Cho đến giờ, họ chưa bao giờ so kiếm với nhau khi gặp mặt ở đây. Đó là quy tắc ngầm giữa họ.

Không có lợi ích gì cho dù cả hai có cùng nhau luyện tập. Không, nó không hẳn là không thu được kết quả gì, chỉ là điều hại lại hơn điều lợi.

Hiện nay, ở Vương Quốc đang diễn ra một cuộc tranh đấu quyền lực giữa phe của nhà vua và liên minh của ba trong số sáu đại quý tộc. Thậm chí có người cho rằng, sở dĩ Vương Quốc không chia cắt là vì cuộc chiến chống lại Đế Quốc hằng năm.

Trong bối cảnh cuộc tranh đấu quyền lực, nếu một thân tín của nhà vua -trường hợp xấu nhất tuy khó có thể xảy ra nhưng vẫn có khả năng -thất bại. Nó sẽ tạo cho phe quý tộc một lợi thế rất lớn.

Còn về Climb, nếu Climb thất bại quá rõ ràng thì những quý tộc sẽ dùng điều này để chỉ trích cậu không có khả năng để bảo vệ công chúa Renner. Có nhiều kẻ không thích những đề xuất của một cô gái đẹp nhất Vương quốc. Một công chúa chưa lập gia đình lại đặt niềm tin vào một tên lính đơn thân cho hắn làm cận vệ chắc chắn sẽ làm ngứa mắt đám quý tộc.

Cả hai đang trong một vị trí mà họ đều không thể thua.

Họ lại càng không thể bộc lộ những điểm yếu kém của bản thân để cho kẻ khác có thể lợi dụng và tấn công. Cả hai người đều cùng xuất thân, cần phải thận trọng trong hành động tránh gây phiền toái cho chủ nhân của mình.

Lý do gì Gazef lại phá vỡ quy tất bất thành văn giữa họ?

Climb nhìn xung quanh.

Bởi vì không có một ai khác ở đây? Đó là điều không thể. Đây là nơi cư trú của lắm kẻ quỷ quyệt.

Không thiếu những kẻ có thể nhìn lén từ xa hoặc là ẩn thân quan sát họ. Nhưng cậu không thể nào nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác.

Không thể tìm ra ý định của Gazef, Climb không cho phép sự bối rối của mình hiển thị trên khuôn mặt.

Người đàn ông đứng trước mặt Climb là một chiến binh được ca ngợi là mạnh nhất trong Vương quốc. Ông có đôi mắt sắc bén nhận ra cảm xúc của kẻ khác mà một người bình thường không để ý, ông nói.

"Gần đây có chuyện đã xảy ra khiến ta nhận ra là mình vẫn còn yếu. Ta muốn luyện tập với một người có thực lực."

"Stronoff-sama mà cũng nghĩ mình yếu?"

Gazef, người mạnh nhất Vương quốc, việc gì xảy ra mà khiến người đàn ông như vậy cảm thấy mình yếu kém?

Climb chợt nhớ quân số trong đơn vị của Gazef đã giảm.

Climb không có bất kỳ đồng đội nào thân thiết nên anh chỉ nghe được từ những tin đồn lưu truyền xung quanh trong phòng ăn tập thể. Theo như lời đồn, họ đã mất một số binh sĩ sau khi vướng vào một trận chiến.

"Đúng vậy. Nếu ta không gặp được một Magic Caster nhân hậu, nếu người đó không ra tay cứu giúp, có lẽ bây giờ ta đã không đứng ở đây được -."

Nghe được điều này, Climb cảm thấy như mặt nạ sắt của mình vỡ vụn. Không, có ai nghe điều này mà vẫn không ngạc nhiên chứ? Trước khi cậu biết điều đó, sự tò mò của Climb trỗi dậy và đặt ra câu hỏi.

"Magic Caster nhân hậu đó là ai?"

"... Ông ta tự gọi mình là Ainz Ooal Gown. Đây chỉ là linh cảm, nhưng ta cảm thấy người đó có thể là đối thủ ngang hang với những con quái vật Magic Caster của Đế quốc."

Climb chưa từng được nghe về cái tên này.

Climb sùng bái những vị anh hùng và sở thích của cậu là sưu tầm những câu chuyện kể về chiến công của những người anh hùng. Cậu không phân biệt chủng tộc và thậm chí là thu thập những câu chuyện về các mạo hiểm giả nổi tiếng ở các nước lân cận. Nhưng ngay cả như vậy, cái tên mà Gazef nhắc tới không có bất kỳ ấn tượng nào với cậu.

Tất nhiên, có khả năng nó là một bí danh.

"R-rồi - ahum."

Climb kìm nén sự tò mò muốn biết nhiều hơn nữa của cậu lại.

Cố gắng hỏi về sự thất bại khiến lính của ngài ấy... như thế thật quá thô lỗ.

"Tôi sẽ khắc ghi tên của người đó trong tim... Vậy sẽ thật sự tốt khi chúng ta đấu với nhau một trận?"

"Không phải là đấu, chỉ là so kiếm thôi. Cậu học được những gì phụ thuộc vào bản thân cậu... Cậu là một người lính đủ tiêu chuẩn của Vương Quốc. Nó cũng rất có lợi cho ta."

Mặc dù đó là sự đánh giá rất cao, nhưng với Climb, chúng chỉ là những lời sáo rỗng.

Điều đó không phải là vì Climb có điểm nào đặc biệt mạnh mẽ, chỉ là những tiêu chuẩn kia chỉ ở mức thấp. Thật sự mà nói, kỹ năng của binh linh trong Vương quốc chỉ tốt hơn một chút so với những người dân bình thường mà thôi. Nếu so sánh với các [Knight], những người lính của Đế quốc, binh lính Vương quốc thật sự không có cửa.

Nếu có, thì chỉ mạnh hơn một ít so với quân đội một vài quốc gia lân cận mà thôi. Quân lính của Gazef thực sự rất mạnh, nhưng nếu so với Climb thì vẫn còn thua xa. Nếu đánh giá sức mạnh của Climb theo cấp bậc của các mạo hiểm giả theo thứ tự Copper, Iron, Silver, Gold, Platinum, Mithril, Orichalcum, và Adamantium, Climb hẳn sẽ là Gold. Không quá yếu, nhưng vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn cậu.

Làm thế nào mà một người như thế lại có thể so sánh với Gazef? Một người đàn ông, không một chút nghi ngờ, có sức mạnh ở cấp bậc Adamantium?

Climb nhanh chóng xua tan những suy nghĩ yếu đuối trong đầu.

Người đàn ông mạnh nhất Vương quốc đã yêu cầu được tập luyện với cậu. Cơ hôi thế này sẽ không đến thường xuyên. Ngay cả khi nếu cậu thua, sẽ không có điều gì phải hối tiếc.

"Vậy xin được ngài chỉ dẫn."

Gazef cười toe toét và hăm hở gật đầu.

Hai người đến gần giá vũ khí và chọn cho mình một thanh kiếm phù hợp. Gazef chọn cho mình một thanh Bastard sword, Climb cầm một tấm khiên nhỏ và thanh kiếm bản to.

Climb sau đó lấy ra các khối kim loại trong người của mình. Đối mặt với một người mạnh hơn mình với điều kiện như thế là thiếu tôn trọng. Không chỉ vậy, cậu sẽ phải chiến đấu với tất cả thực lực của bản thân mà cậu có được khi tập luyện để gia tăng kinh nghiệm bản thân. Đối thủ của cậu là chiến binh mạnh nhất Vương quốc, một người mà cậu chỉ có thể ngước nhìn.

Climb hiện tại đã chuẩn bị hoàn tất, Gazef cất tiếng hỏi.

"Cánh tay của cậu thế nào? Có phải vẫn còn đau?"

"Vâng, tôi nghĩ là nó vẫn ổn. Tuy có chút mỏi nhưng không có vấn đề gì."

Nhìn Climb co duỗi cả hai tay của mình. Thấy cậu đã nói sự thật, Gazef một lần nữa gật đầu.

"Ta hiểu... Thật sự mà nói, điều này không hẳn là xấu. Trên chiến trường, cơ hội để chiến đấu trong trạng thái tốt nhất là rất hiếm. Nếu cậu gặp trình trạng đó thì cần phải tìm một phương pháp chiến đấu hợp lý để bù lại. Cậu có bao giờ tập luyện với những điều kiện như vậy chưa?"

"Hm. Không, tôi không có. Tôi sẽ khởi động lại và... "

"À, không. Không cần thiết. Nhưng khi cậu có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của công chúa, cậu nên học cách chiến đấu trong điều kiện bất lợi, học cách sử dụng nhiều loại vũ khí cũng rất tốt đấy."

"Vâng!"

"... Kiếm, khiên, giáo, rìu, kiếm ngắn, găng tay sắt, cung, dùi cui (cudgel), và vũ khí ném (thrown weapons), đó là các vũ khí cơ bản, tuy nhiên... Nếu ép mình học quá nhiều sẽ phải chịu hậu quả không tốt. Sẽ tốt hơn nếu cậu thu hẹp xuống còn hai hoặc ba loại vũ khí và tự tập luyện với chúng. Hmm. Có lẽ ta nói quá nhiều điều không cần thiết."

"Không đâu. Stronoff-sama. Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Gazef cười với vẻ gượng gạo và vẫy tay đáp lại lời của Climb.

"Nếu cậu đã sẵn sàng thì chúng ta cũng nên bắt đầu. Đầu tiên, Hãy thử tấn công ta trong tư thế đó. Ngay sau đó... um, ta không thể chiến đấu với cậu nhưng ta có thể dạy cậu một số chiến thuật kết hợp với chín loại vũ khí."

"Vâng! Vậy xin nhờ ngài."

"Đến đây, nhưng có điều ta không ý định luyện tập đâu. Hãy xem đây là một trận chiến thực sự và tấn công ta đi."

Climb từ từ hạ thanh kiếm mình xuống, chuẩn bị tư thế chiến đấu, che chắn cơ thể mình bằng tấm khiên. Giác quan của cậu nhận ra được đây không phải là một cuộc tập luyện thông thường. Tương tự như vậy, Gazef cũng cảm thấy bầu không khí của một cuộc chiến thực sự.

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng Climb không có cách nào hành động trước.

Ngay cả khi đã loại bỏ các khối kim loại để giụp cậu di chuyển linh hoạt hơn, Climb không nghĩ rằng mình có thể đánh bại Gazef. Xét về sức mạnh lẫn kinh nghiệm, Gazef hơn hẳn cậu.

Đơn giản là chỉ cần rút ngắn khoảng cách thì cậu sẽ ngay lập tức vấp phải đòn phản công. Đối thủ của cậu là một bậc thầy trong chiến đấu nên cậu khó tránh được điều đó. Nếu đây là một cuộc chiến thực sự, có lẽ đơn giản là cậu lăn ra và chết vì một lí do nào đó.

Nhưng gì cậu có thể làm được?

Cậu phải nhắm vào những yếu tố Gazef không có.

Sức mạnh, kinh nghiệm và tinh thần, Climb không thể so sánh được với Gazef. Sự khác biệt nằm ở trang bị của họ.

Gazef sử dụng một thanh [bastard sword]. Còn Climb sử dụng thanh [broadsword] và khiên nhỏ. Nếu chúng là vũ khí ma thuật thì sẽ khác, nhưng sử dụng trong tập luyện, sẽ không có sự chênh lệch về vũ khí.

Gazef chỉ có một vũ khí trong khi đó Climb có tới hai, vì một tấm khiên có thể sử dụng như một vũ khí. Điều này có nghĩa là cậu có nhiều cách thức tấn công dù sức mạnh bản thân bị phân tán.

Chặn đòn tấn công đầu tiên bằng tấm khiên và phản công bằng kiếm. Đỡ đòn bằng thanh kiếm và tấn công lại bằng khiên.

Khi đã nghĩ ra được chiến lược hành động của mình, Climb tập trung vào quan sát chuyển động của Gazef.

Sau vài giây trôi qua, Gazef nở nụ cười.

"Không định tấn công sao? Vậy tôi sẽ tấn công-ngay lúc này."

Với sự bình tĩnh tuyệt đối, Gazef thủ thế. Hơi cúi người xuống, cơ thể của ông như một lò xo đang tích tụ sức mạnh của mình. Climb cũng vậy; cậu đã tập trung sức mạnh trong cơ thể mình để chuẩn bị ngăn chặn một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Gazef vọt tới, vung kiếm lên và chém xuống vào tấm khiên.

-quá nhanh!

Climb từ bỏ ý định di chuyển khiên của mình làm chệch đòn tấn công. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần và cơ thể của mình để phòng thủ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo- tấm khiên của cậu bị giữ lại bởi một lực hút rất mạnh.

Xung lực mãnh liệt làm cậu nghi ngờ rằng tấm khiên đã bị vỡ nát. Đó là một đòn tấn công mạnh mẽ, đủ để làm tê liệt bàn tay đang nắm chặt khiên của cậu. Ngoại trừ dung tất cả sức lực của bản thân để chống đỡ, câu không còn cách nào khác.

Điều này sao có thể ?! Làm thế nào mà có đủ thời gian để có thể phản công ?! Ít nhất cũng phải giảm bớt lực tác động...

Climb gạt suy nghĩ ngây thơ sang một bên, cậu đã bị trúng đòn... cậu cảm nhận được một cái gì đó tác động vào bụng mình.

"Gah!"

Cơ thể cậu bay về phía sau, lưng va chạm với sàn đá cứng và đẩy khí thoát ra khỏi phổi. Nhìn thoáng qua Gazef là đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ là lúc này, anh hạ chân của mình và thực hiện một đòn mạnh mẽ vào Climb.

"... Ngay cả khi nó là vũ khí duy nhất trong tay ta, sẽ rất nguy hiểm khi tập trung hoàn toàn vào thanh kiếm. Giống như bây giờ, cậu sẽ bị tấn công với một cú đá trực tiếp. Ta đã nhắm vào bụng cậu ngay từ đầu, nơi bình thường được che chắn bởi một miếng giáp mỏng. Ta cũng phá vỡ khớp gối của cậu... thậm chí cậu có lót miếng đệm dưới đáy quần, nếu cậu kém may mắn, một chiếc giày bọc thép sẽ dễ dàng nghiền nát nó. Câu nên quan sát toàn bộ cơ thể và chú ý cử động của đối thủ."

"... Vâng."

Climb chịu đựng cơn đau nhói từ bụng và chậm rãi đứng dậy.

Gazef người mạnh nhất Vương quốc, sức mạnh và thể chất của ông thật sự đáng kinh ngạc. Nếu ông ấy nghiêm túc ra đòn, lực đá sẽ xuyên qua bộ giáp lưới, phá vỡ xương sườn của cậu và làm cậu mất khả năng chiến đấu. Lý do mà trường hợp xấu đó không xảy ra là vì Gazef công kích vào bụng của Climb và chỉ đơn thuần chỉ là muốn hất văng câu ra mà thôi.

Đó thật sự là một bài giảng trong chiến đấu... cám ơn ngài

Ý thức được người mạnh nhất Vương quốc đang huấn luyện cho mình, Climb cảm thấy nhẹ nhõm và trở lại tư thế chiến đấu.

Cậu phải rất cẩn trọng để khoảnh khắc quý giá này không kết thúc quá nhanh.

Climb một lần nữa nâng khiên của mình lên và từ từ tiến về phía Gazef. Gazef lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu tiến đến gần. Nếu điều này tiếp tục, nó sẽ chỉ là một sự lặp lại những gì vừa xảy ra. Climb phải nghĩ ra một kế hoạch mới khi cậu áp sát.

Gazef chờ đợi một cách bình tĩnh. Dường như không có cách nào làm ông phải chiến đấu một cách nghiêm túc.

Thật sự mà nói, đây có thể là sự kiêu ngạo của ông

Climb đã áp sát tới gần. Mặc dù cậu luôn dậy sớm luyện tập chăm chỉ, nhưng sự tiến bộ của cậu còn chậm hơn cả một con ốc sên. So với cậu khi lần đầu tiên bắt đầu tập luyện, nó thật sự quá chậm.

Ngay cả khi cậu luôn siêng năng rèn luyện cơ thể mình, nâng cao tốc độ và trọng lượng thanh kiếm, kỹ năng như võ kỹ là nằm ngoài tầm với của cậu.

Một người Climb, cảm thấy tức giận về một thực tế mà một người đàn ông là hiện thân của tài năng đã không chiến đấu một cách nghiêm túc chiến đấu với cậu là một điều thiếu tôn trọng. Cậu đã không thể làm cho người đàn ông đó tung ra toàn bộ sức mạnh của mình, chỉ có thể đổi lỗi do bản thân không đủ mạnh mẽ.

Lời nói của ông trước đó với cậu là đừng coi đây như luyện tập và tấn công một cách nghiêm túc là một lời cảnh báo. Nó có nghĩa là "tấn công với ý định lấy mạng đối thủ hoặc cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó". Lời cảnh báo từ một người đàn ông đứng ở một nơi cao hơn cậu rất nhiều.

Climb nghiến răng.

Cậu ghét sự yếu đuối của mình. Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn, cậu có thể có giúp ích nhiều hơn. Cậu sẽ là vũ khí của công chúa và chiến đấu với những kẻ gây tổn hại cho người dân, làm bẩn Vương quốc.

Thực tế cậu là thanh kiếm duy nhất của công chúa nhưng lại yếu đến không đảm bảo được an toàn cho cô khiến Climb có cảm giác tội lỗi.

Tuy nhiên, cậu đã ngay lập tức vứt những suy nghĩ như vậy sang một bên. Cậu phải chiến thắng được những suy nghĩ hèn nhát của bản thân mình.

Chi có một suy nghĩ lắp đầy trái tim cậu.

Để được giúp đỡ công chúa-.

Oh?

Gazef buông ra một tiếng thở dài,biểu hiện của ông đã thay đổi

Kiếm thuật của Climb không phải là cái cậu được chỉ dạy. Cậu học được nó bằng cách nhìn trộm những binh lính trong các buổi luyện tập. Nó thật khó có thể nói đó là kiếm thuật với những động tác thừa thãi. Nhưng không giống những người được đào tạo bài bản, mỗi chuyển động trong đường kiếm mà cậu nghĩ ra đều rất thực dụng và có thể được ứng dụng vào thực chiến. Nói trắng ra nó là kiếm thuật chỉ dùng để giết người.

Gazef đã nghĩ nó thật sự không tệ.

Một thanh kiếm cho đến cuối cùng cũng chỉ là một công cụ giết người. Huấn luyện rất khác so với một trận chiến thực sự. Sẽ không thể nào bảo vệ được những người cần bảo vệ. Sẽ không thể cứu sống những người cần được sống.

Nhưng Climb lại khác. Cậu sẽ tiêu diệt kẻ thù của mình và bảo vệ người quan trọng với cậu ta.

Tuy nhiên-

"-Kể cả cậu có một quyết tâm sắt thép, sự khác biệt trong kỹ năng giữa cậu và đối thủ vẫn là rất lớn. Giờ thì cậu sẽ làm gì?"

Quả thật Climb không có tài năng. Ngay cả khi cậu tập luyện chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác- không có tài năng, cậu không thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu sẽ không thể nào tiếp cận những người như Gazef hoặc Brain Unglaus.

Thậm chí Climb muốn mạnh hơn bất cứ ai khác, nó chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ và tưởng tượng của cậu.

Vậy tại sao anh lại muốn một trận đấu với Climb? Không phải sẽ hữu ích hơn nếu anh dành thời gian cho một người tài năng hơn?

Câu trả lời rất đơn giản. Gazef chỉ không thể đứng nhìn và xem Leo không ngừng lặp đi lặp lại những nổ lực vô ích của cậu. Nếu tài năng đã là bức tường quyết định giới hạn của con người, anh cảm thấy thương hại cậu và nỗ lực vô tận của cậu, đó là cái giá khi liều lĩnh vượt qua bức tường đó.

Đó là lý do anh muốn dạy cho cậu ta một phương pháp khác.

Anh tin là mặc dù có giới hạn về tài năng, nhưng không có giới hạn về kinh nghiệm.

Và cũng bởi vì sự tức giận khi anh cảm nhận được ở cậu một hình dáng đáng thương của đối thủ lớn nhất đời anh.

Nhưng ngay cả như vậy, cố gắng để thõa mãn bản thân từ nơi khác... ta nợ cậu một lời xin lỗi... nhưng đối mặt với ta sẽ có ích cho cậu.

"-Tấn công ta nào, Leo."

Với những lời như nói với chính mình, một tiếng hét mạnh mẽ đáp lại.

"Vâng."

Climb di chuyển ngay khi cậu trả lời.

Gazef với một vẻ mặt nghiêm túc khác với lúc đầu, từ từ nâng thanh kiếm qua vai mình.

Đó là tư thế của một đòn tấn công dọc trên phần lưng.

Chặn lại đòn đó hoàn toàn bằng tấm khiên sẽ hạn chế cử động của chính mình và nếu đáp trả bằng lưỡi kiếm nó sẽ thổi bay cậu trở lại. Đó là một đòn tấn công mà việc phòng thủ là vô nghĩa. Chặn nó là ngu xuẩn. Thanh [broadsword] của Climb ngắn hơn thanh [bastard sword] của Gazef.

Lựa chọn duy nhất là tiến về phía trước. Biết được điều này, Gazef chờ đợi phản công.

Nó cũng giống như là nhảy vào miệng cọp-nhưng do dự của cậu chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

Climb lao người vào trong phạm vi thanh kiếm của Gazef.

Như thể ông đang chời đợi giây phút này, thanh kiếm của Gazef vung xuống và đâm thẳng vào tấm khiên của Climb. Tác động cực lớn thậm chí còn mạnh hơn trước. Climb xoắn khuôn mặt lại trong sự đau đớn được truyền qua cánh tay.

"Đáng tiếc. Kết quả lại y như lần đầu."

Với một gợi ý nhỏ của sự thất vọng, chân của Gazef duỗi thẳng vào bụng Climb và-

" [Fortress] !"

Với tiếng thét của Climb, Gazef lộ vẻ mặt có phần ngạc nhiên.

Kích hoạt võ kỹ, [Fortress] không có giới hạn với thanh kiếm và khiên. Có thể sử dụng nó trên bất kỳ phần nào của cơ thể. Thông thường chỉ kích hoạt nó trên vũ khí để chặn đòn tấn công là vì sẽ rất khó khăn để xác định chính xác thời điểm phản ứng với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Sử dụng nó lên áo giáp sẽ có rui ro nhận sự tấn công của đối thủ mà không có bất cứ phòng bị nào. Sử dụng kỹ năng lên kiếm hoặc khiên nói chung sẽ đơn giản hơn.

Tuy nhiên, vấn đề đã được giải quyết, nếu như có thể dự đoán động thái tiếp theo của đối thủ như Climb đã làm với Gazef.

"Có phải cậu nhắm đến điều này?!"

"Vâng."

Sức mạnh từ cú đá của Gazef đã biến mất như thể nó được hấp thụ bởi một thứ mềm mại nào đó. Không thể truyền lực do chân đã duỗi thẳng, Gazef từ bỏ và cố gắng đặt lại chân trên mặt đất. Giữ ông ở một trí bất lợi, Climb ra đòn.

" [Slash] !"

Phát động võ kỹ, một nhát chém mãnh liệt.

Một kỹ năng duy nhất mà bạn có thể sử dụng với sự tự tin.

Ghi nhớ lời cậu nghe được từ một chiến binh vào trái tim, đây là chiêu thức mà một người không có tài năng như Climb luyện tập từ ngày này qua ngày khác.

Cơ thể Climb không có những cơ bắp mạnh mẽ. Ngay từ đầu thể chất cậu khá là yếu. Ngoài ra, nêu cậu rèn luyên cơ bắp, cậu cũng không thể duy trì nhanh nhẹn của bản thân.

Bởi vì thế, cơ thể cậu đã được rèn luyện thành một thói quen thông qua việc lặp lại vô tận.

Kết quả là một đường thẳng, nhát chém thẳng đứng, một đòn tấn công tốc độ cao dường như vượt qua nhận thức của mọi người. Một tia sáng lóe lên, đòn tấn công kèm theo một tiếng rít chói tai.

Đòn tấn công giáng thẳng xuống đầu Gazef.

Trong tâm trí Climb không hề nghĩ rằng đòn tấn công này sẽ gây tổn thương được cho Gazef. Với một niềm tin vững chắc là người đàn ông mang tên Gazef sẽ không thể chết bởi một đòn tấn công như thế.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, thanh [bastardsword] được nâng lên chặn lại đòn tấn công.

Tất cả mọi thứ đều trong dự đoán.

Climb dồn tất cả sức lực trong cơ thể mình vào nổ lực phá vỡ thăng bằng của Gazef.

Tuy nhiên-cơ thể Gazef vẫn bất động.

Ngay cả trong tình huống khó khăn khi đứng trên một chân, ông dễ dàng tung ra đòn đánh chặn lại với đầy đủ sức lực của Climb dồn vào. Gazef giống như một cái cây khổng lồ với rễ dày cắm sâu vào lòng đất.

Đòn tấn công mạnh nhất với tất những gì cậu có, kết hợp với võ kỹ, và Climb vẫn không thể sánh được với Gazef đang đứng trên một chân. Mặc dù bất ngờ, đôi mắt Climb chuyển hướng vào vùng bụng của cậu.

Thực tế khi cậu hạ thanh [broadsword] xuống có nghĩa là khoảng cách của họ cũng được rút ngắn. Nó cũng có nghĩa là Gazef có thể đá vào bụng cậu một lần nữa.

Cú đá thẳng vào cơ thể của Climb ngay khi cậu nhảy trở lại.

Một cơn đau âm ĩ. Cả hai mặt đối mặt với trong khoảng cách vài bước chân.

Gazef nhíu mày và mỉm cười.

Ông cười một cách sảng khoái, nó làm Climb cảm thấy có chút xấu hổ.

Đối với cậu, nó trông như nụ cười của một người cha nhìn thấy sự trưởng thành của con trai mình.

"Thật tuyệt vời. Ta nên nghiêm túc hơn một chút chứ nhĩ."

Biểu hiện của Gazef đã thay đổi.

Climb cảm thấy nổi da gà khắp mình. Người mạnh nhất Vương quốc cuối cùng đã xuất hiện trước mắt cậu.

"Ta có một lọ thuốc để dành nên không cần lo lắng. Nó có thể chữa lành xương gãy."

"... Cám ơn."

Cái cách trầm tĩnh của Gazef ngụ ý rằng cậu nên chuẩn bị cho việc xương bị gãy làm trái tim của Climb đập thình thịch.

Gazef bắt đầu tấn công.

Thanh [bastard sword] vẽ một vòng cung đủ thấp để trượt trên nền đá và chém vào chân của Climb. Với lực ly tâm, tốc độ của nó nhanh gấp đôi so với Climb, cậu lập tức đâm thanh [broadsword] xuống đất với nổ lực bảo vệ đôi chân của mình.

Cả hai va chạm vào nhau, ít nhất, đó là những gì Climb nghĩ. Trong khoảnh khác đó-thanh kiếm của Gazef đổi hướng và trượt lên thanh [broadsword].

"Kuh!"

Climb nghiêng cơ thể mình trở lại và thanh kiếm bay lướt qua mặt cậu vài inches. Gió từ nhát chém cắt đứt một vài sợ tóc của cậu khi nó lướt qua.

Cậu rất sợ hãi, thực tế trước mắt là Gazef dồn ép cậu vào tình trạng tồi tệ một cách nhanh chóng. Climb nhìn thấy thanh [bastardsword] đã khựng lại và nhanh chóng chém xuống.

Cậu không kịp suy nghĩ, bản năng sinh tồn của Climb khiến cậu đưa tấm khiên nhỏ về phía trước. Thanh [bastard sword] va chạm với tấm khiên, âm thanh trầm đục của tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên.

Và-

"-Ugh!"

Climb cảm thấy đau đớn tột cùng và cơ thể cậu bị thổi bay sang một bên, xung lực mạnh mẽ lên cơ thể làm cậu không thể giữ được thanh kiếm của mình.

Thanh [bastardsword] va chạm với tấm khiên, di chuyển lên trên và giáng một đòn vào bên hông của Climb.

"Tất cả phải liên mạch, không phải chỉ đơn giản là tấn công và phòng thủ. Cậu phải di chuyển sao cho mọi động tác có thể chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Phòng thủ chỉ là việc chuẩn bị cho một phần của đợt tấn công kế tiếp."

Gazef nói với Climb bằng một giọng nhẹ nhàng trong khi cậu nhặt lại thanh kiếm và cô gắng đứng dậy với thanh kiếm trong tay mình.

"Ta sẽ kiểm soát sức mạnh của mình tránh nó vượt quá giới hạn. Cậu còn có thể tiếp tục... tiếp theo cậu sẽ làm gì?"

Gazef không có vẻ gì là mệt mỏi, còn Climb trông rất căng thẳng và thở hổn hển vì đau đớn.

Thật mất mặt khi không chặn nổi vài cuộc tấn công, cậu chỉ làm lãng phí thời gian của Gazef. Mặc dù vậy Climb muốn mình mạnh mẽ hơn, dù chỉ một chút.

Nâng cao thanh kiếm của mình, cậu gật đầu với Gazef và trở lại tư thế của mình.

"Tốt lắm, tiếp tục nào."

"Vâng!"

Với tiếng khàn khan trong cổ họng, Climb bắt đầu tấn công.

Dính đòn, bị văng ra, đôi khi là là ăn đấm và đá, Climb gục ngã xuống sàn nhà với hơi thở nặng nhọc. Cái lạnh của mắt đất làm cậu dễ chịu khí nó hút lấy hơi nóng cơ thể cậu qua bộ giáp lưới.

"Hah, hah, hah... "

Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt cậu, nhưng cậu chẳng buồn để ý đến điều đó. Không, cậu thậm chí không còn sức lực để lau mồ hôi trên mặt mình.

Chịu đựng những cơn đau, Climb không thể cưỡng lại sự mệt mỏi đang lan khắp cơ thể cậu. Cậu muốn được nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút.

"Làm tốt lắm. Ta đã cố gắng để không làm cậu bị thương quá nặng hay làm gãy bất cứ chỗ nào, sao rồi?"

"..."

Climb nằm dài trên sàn nhà, di chuyển bàn tay của mình chạm vào những chỗ cậu cảm thấy đau.

"Không có vấn đề gì, đau đớn không nhiều, chỉ là vài viết bầm tím thôi."

"Vậy à... thế chúng ta sẽ không dùng lọ potion."

"Vâng. Sử dụng một cách bất cẩn sẽ khiến cơ bắp bị hủy hoại."

"Thật vậy. Chúng nên để nó được chữa trị một cách tự nhiên nhưng ma thuật sẽ hồi khôi phục cơ bắp về tình trạng ban đầu. Có phải cậu sẽ quay trở lại với nhiệm vụ bảo vệ công chúa?"

"Vâng."

"Hãy mang nó theo. Sử dụng nó nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra."

Với một tiếng leng keng, lọ potion đã được đặt bên người Climb.

"Cám ơn."

Cậu tự vực mình dậy và nhìn Gazef, nhìn vào người đàn ông với thanh kiếm không thể chạm vào dù chỉ một lần.

Người đàn ông không một vết xước nhìn cậu lạ lùng và hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì... tôi nghĩ là ngài thật tuyệt vời."

Hơi thở cậu đã dần ổn định, hầu như không còn vết mồ hôi trên trán. Climb thở dài một tiếng, cậu nhận ra sự khác biệt giữa họ, người đứng trên sàn và người mạnh nhất Vương quốc. Còn người kia, Gazef nở một nụ cười cay đắng.

"... Ta hiểu rồi."

"Làm thế nào-"

"-Ngay ca khi cậu hỏi ta làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, ta không thể có câu trả lời cho cậu được. Chỉ đơn giản là tài năng. Ta đã học được cách chiến đấu trong thời gian sống như một lính đánh thuê. Những đòn đánh mà các quý tộc xem là thô tục, ta học hỏi được chúng trong thời gian đó."

Không có mẹo để trở nên mạnh mẽ, Gazef tuyên bố. Hy vọng với việc tập luyện trong tình thế bị áp đảo, đến một mức độ nào đó, giúp cậu phát triển mạnh mẽ hơn nhưng đã dễ dàng tan biến.

"Climb, cậu có tiềm năng trong giác quan. Đấm và đá, sử dụng nấm đắm của cậu để chiến đấu."

"Thật... như vậy?"

"Đúng vậy. Trong thực tế, sẽ tốt hơn nếu cậu không luyện tập như một kiếm sĩ hay một người lính. Khi một người nắm giữ một thanh kiếm, họ sẽ có xu hướng tập trung vào sử dụng nó trong khi chiến đấu. Ta nghĩ đó là sai lầm. Thay đổi cách nhìn của chúng ta về những thanh kiếm xem nó như một phương thức khác để tấn công trong khi kết hợp nấm đấm và chân, sẽ không có hiệu quả hơn trong một trận chiến thực sự? Đúng vậy... thanh kiếm ta của phù hợp hơn cho một mạo hiểm giả."

Gương mặt trống rỗng của Climb đã biến mất và thay vào đó là một nụ cười. Cậu không nghĩ tới người mạnh nhất Vương quốc sẽ đánh gia cao kỹ năng của mình: là kỹ thuật không chính thống và kỹ năng không có khuôn khổ.

Thanh kiếm mà các quý tộc đã cười nhạo sau lưng đang được khen ngợi. Cậu cảm thấy vô cùng vui sướng.

"Vậy thì, đến đây thôi, ta phải đi. Ta không muốn đến muộn trong bữa sáng của đức vua. Cậu sẽ trở về bên công chúa chứ?"

"Không. Vì hôm nay công chúa có khách."

"Một vị khách? Quý tộc, có lẽ?"

Gazef lấy làm lạ vị khách mà công chúa tiếp, Climb trả lời.

"Vâng. Aindra-sama sẽ đến."

"Aindra?... Ah! Aindra mà cậu đề cập đến? là xanh, phải không? Không phải đỏ thẫm?"

"Vâng. Blue Rose."

Khuôn mặt Gazef trong chớp mắt thở phào nhẹ nhõm.

"Phải rồi... mọi chuyện là như vậy. Nếu một người bạn đến thăm..."

Gazef đoán lý do Climb đã không được gọi đến trong bữa sáng là vì một người bạn đã tới. Thật sự, Climb là người đã từ chối đề nghị của công chúa. Ngay cả khi cậu đã ở một vị trí mà điều như vậy đã được cho phép, từ chối thành viên hoàng tộc, cho dù Gazef cũng phải nhăn mặt khi nghe điều này. Đó là lý do tại sao Climb vẫn im lặng không nói thêm gì cả.

Chính Aindra, người đã làm quen với Climb thông qua Renner, yêu cầu cậu cùng tham gia với họ. Cô ấy sẽ không tỏ thái độ của một quý tộc ngay cả khi Climb tham gia vào bữa ăn.

"Cám ơn ngài vì hôm nay đã chỉ dạy cho tôi, Gazef-sama."

"Không có gì, cậu không cần suy nghĩ về việc đó. Ta cũng cảm thấy vui."

"... Nếu như không có gì rắc rối, mong ngài có thể giám sát tôi luyện tập trong thời gian tới?"

Gazef dừng lại một chút-trước khi Climb nói lời xin lỗi, ông nói.

"Ta thấy cũng không có vấn đề gì nếu chúng ta luyện tập trong khi những người khác vắng mặt."

Climb đã không mở miệng, cậu hiểu lý do mà người đàn ông này lưỡng lự. Cậu buộc cơ thể thương tích của mình đứng lên để thể hiện sự chân thành.

"Cám ơn rất nhiều!"

Gazef chậm rãi vẫy tay và quay đi.

"Cậu ở lại dọn dẹp mọi thứ nhé. Sẽ rất phiền phức nếu ta bỏ lỡ bữa ăn... Ah, đúng rồi. Đòn tấn công chém từ trên xuống đó không tệ, nhưng cậu nên tính toán chuyển động tiếp theo. Hãy suy nghĩ về những gì xảy ra tiếp theo nếu đối thủ của cậu đỡ được hoặc tránh được."

"Vâng!"

Phần 4

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 6:22

Sau khi chia tay với Gazef, Climb lau mồ hôi với một chiếc khăn ướt và hướng đến một nơi hoàn toàn khác với hội trường chính.

Căn phòng hiện tại mà cậu đứng có không gian rộng rãi như hội trường, cậu đã từng đên đây rồi. Phòng được lắp đầy với nhiều người đang nói chuyện ồn ào. Một mùi hương thơm ngon pha trộn với bầu không khí ấm áp, kích thích khẩu vị của mọi người.

Đây là phòng ăn.

Climb bước qua những tiếng ồn ào náo nhiệt và đứng sau một hàng người. Giống như những người trước đó, cậu chụp lấy một trong những khay đựng món ăn được xếp thành đống cao. Trên khay của mình, cậu đặt một tấm gỗ, một bát gỗ đựng súp, và một cái chén gỗ.

Cậu phục vụ bữa ăn của mình một cách thứ tự.

Một củ khoai tây hấp lớn, bánh mì lúa mạch, bắp cải ngăm dấm và một thanh xúc xích. Từ quan điểm của Climb, đây đã là một bữa ăn sang trọng.

Khi thức ăn đã được lấy vào trong khay, Climb ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn và cảm thấy dạ dày của mình bị kích thích. Cậu nhìn xung quanh phòng ăn.

Các binh linh ăn thức ăn của họ trong khi trò chuyện với nhau về dự định cho tương lai, về thức ăn hôm nay, gia đình và nhiệm vụ thông thường của họ.

Climb tìm thấy một chỗ trống và bước đi xuyên qua những âm thanh tiếng ồn ào.

Cậu ngồi một chỗ trên băng ghế rộng. Hai bên cậu là binh lính đang ngồi, nói chuyện vui vẻ về những người bạn của họ. Họ chỉ cho Climb một cái nhìn lãnh đạm trước khi quay lại cuộc trò chuyện.

Chỉ có sự im lặng là được tìm thấy ở Climb.

Một người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là bầu không khí kỳ lạ.

Mặc dù trong quang cảnh chung quanh là những cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng không có lấy một người bắt chuyện với Climb. Tất nhiên, một người bình thường nếu đi bước ra đường sẽ không nói chuyện với một người lạ. Nhưng họ là những người lính là đồng đội của nhau, có thời gian cùng nhau, tin tưởng lẫn nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, phản ứng như vậy là khá kỳ lạ.

Đó là nếu người có tên Climb đã không tồn tại.

Chính Climb cũng không cố gắng bắt chuyện với người khác, lý do là vì Climb hiểu rõ vị trí của mình.

Những người bảo vệ lâu đài [Ro-Lente] không phải chỉ có những người lính. Cái gọi là "binh lính" của Vương quốc là gộp chung quân đôi tư nhân của các quý tộc -những người sở hữu lãnh địa. Nó bao gôm những nam giới gia nhập quân ngũ và tiền lương nhận được từ chính quyền và người phục vụ như vệ binh thành phố. Nhưng tất cả họ đều có một điểm chúng là họ đều có xuất thân là dân thường.

Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều vấn đề đối với bất cứ ai được phép bảo vệ cung điện, trung tâm tin tức và cung cấp thông tin, hoặc ở gần hoàng tộc.

Đó là lý do tại sao lời giới thiệu của một quý tộc là cần thiết cho một người nào đó muốn trở thành vệ binh trong cung điện. Nếu một cận vệ gây ra rắc rối, thì trách nhiệm sẽ được quy cho quý tộc đã giới thiệu kẻ đó. Do đó, chỉ những người có lý lịch sạch sẽ, cơ thể cường tráng mới được tiến cử.

Tuy nhiên, điều này là nguyên nhân hình thành nên phân chia phe phái.

Tuy thuộc vào quý tộc nào giới thiệu, họ sẽ thuộc về phe phái của quý tộc đó. Một người lính bị từ chối thậm chí sẽ không được nhân thư tiến cử ở nơi đầu tiên. Điều này nói lên rằng không có trường hợp ngoại lệ nào cho quy tắc này.

Có vẻ như nó có đầy những lỗ hỏng, nhưng ngược lại, bị lôi kéo vào một cuộc đấu tranh quyền lực có nghĩa là phải tăng cường huấn luyện kỹ năng binh lính. Mặc dù thực lực của họ có phần yếu hơn so với các hiệp sĩ của Đế quốc, những người vệ binh bảo vệ cung điện vẫn tự hào về kỹ năng đáng gờm của họ.

Sức mạnh của Climb nằm ở một mức độ mà cao hơn họ, nhưng đó cũng là một trong các nguyên nhân tại sao những nhà quý tộc lại chống đối cậu. Họ không thể chấp nhận một thực tế là cậu mạnh hơn so với những người lính mà họ đã tiến cử.

Tất nhiên là có thể giả dụ trường hợp binh lính được quý tộc bảo lãnh không thuộc bất kỳ phe nào. Tuy nhiên, với cuộc chiến tranh giành quyền lực trong Vương quốc giữa phe hoàng tộc và phe quý tộc, chỉ có một quý tộc đủ khôn khéo để luồng lách thu lợi cả hai bên.

Và trong số những binh lính, chỉ có một người không tranh thủ với những lời đề nghị của các quý tộc.

Người đó là Climb.

Thông thường một kẻ có lai lịch như Climb sẽ không được ở bên cạnh công chúa Renner.

Bảo vệ gia đình hoàng tộc, một nhiệm vụ có tầm quan trong như vậy sẽ không thể nào giao cho kẻ có xuất thân thấp kém. Đó là kiến thức phổ thông, và chỉ có những người có cấp bậc quý tộc mới có thể bảo vệ hoàng tộc.

Bất kể, cũng có trường hợp ngoại lệ như thế này, nhưng cũng chỉ có những chiến binh tinh nhuệ của hoặc là chiến sĩ manh nhất Vương quốc, Gazef Stronoff. Và khi công chúa Renner thực sự mong muốn, đã có vài người công khai phản đối cô. Thậm chí kể cả những thành viên trong hoàng tộc nói chuyện với cô ấy, nhưng người nào có thể can thiệp khi mà quốc vương đã cho phép?

Climb được cấp một phòng riêng cho bản thân có thể gọi là một kết quả của một hoàn cảnh hết sức phức tạp. Một người lính bình thường thậm chí không dám mơ về một phòng của riêng mình và phải chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày trong một nơi rộng lớn. Một phần là vì Renner đã ra lệnh, một phần muốn Climb ở sống một mình trong một căn phòng là vì không muốn cậu thuộc bất kỳ phe nào, điều này làm Climb bị cô lập.

Xem xét hoàn cảnh của Climb, rõ ràng là cậu thuộc phe hoàng tộc. Nhưng đó là tập hợp những người của các quý tộc, những người đã thề trung thành với quốc vương. Từ quan điểm này, Climb, một kẻ có xuất thân không rõ ràng, là một điều chướng mắt.

Kết quả, phe hoàng tộc thấy Climb là một phiền phức nếu tuyển dụng, nhưng nếu để một mình cậu sẽ tự nguyện làm việc cho họ. Phe quý tộc cũng nhìn thấy tài năng của cậu nên muốn lôi kéo về phía họ, nhưng đồng thời, cũng phải nhận thức mối hiểm họa này.

Ngay cả khi họ được xem là cùng một phe, nó không có nghĩa là các quý tộc ở chúng phe chung một mục đích. Không vấn đề gì, một phe là tập hợp của những kẻ có chung mục đích hoặc suy nghĩ. Nếu phe hoàng tộc không chào đón Climb - một tên thường dân không rõ lý lịch lại ở cạnh một nàng công chúa xinh đẹp, được mọi người gọi là "hoàng kim công chúa" - thì nó là một tín hiệu an toàn cho phe quý tộc muốn chiêu mộ cậu về bên cạnh họ.

Bất luận thế nào, hiện tại không có một ai đủ ngu ngốc mà tiếp cận Climb và lôi kéo về phe của họ.

Kết quả là cả hai phe đều đi đến kết luận là họ không muốn Climb theo đối lâp, đồng thời, họ cũng không muốn Climb về phe họ.

Đây là lý do tại sao cậu không nói chuyện với bất cứ ai và ngồi ăn một mình.

Đơn giản là chỉ cần di chuyển thìa của mình mà không cần nói với bất cứ ai, thật nhanh chóng, câu ăn xong bữa sáng mà không tốn quá 10 phút.

"Mình cũng nên đi thôi."

Như một thói quen được hình thành khi luôn ở một mình, Climb một mình lẩm bẩm và hài lòng với chính mình. Cậu đứng lên từ chỗ ngồi của mình, một tên lính đi qua và va vào người cậu.

Khuỷu tay của tên lính chạm vào vết thương mà cậu lãnh phải trong khi luyện tập với Gazef, làm cho Climb tuy vẻ mặt không biểu hiện chút gì là đau đớn nhưng cậu cũng phải khựng lại.

Tên lính vẫn tiếp tục bước đi mà không nói lấy một lời. Không cần phải nói, những binh lính xung quanh không nói bất cứ điều gì. Một vài người nhìn thấy sự việc đã hơi cau mày nhưng vẫn làm thinh không nói lời nào.

Một tiếng thở dài, Climb cầm chiếc khay trống và bước đi.

Đây là những việc xảy ra hằng ngày. Cậu thậm chí còn cảm thấy may mắn vì nó đã không xảy ra khi cậu đang có một bát canh nóng.

Đưa chân ra để chặn đường cậu hay ý định là va vào cậu và vờ nhứ nó là sự cố vô ý, hành thế này là rất phổ biến. Tuy nhiên-

-Một điều như thế.

Climb bình tĩnh đi về phía trước. Những người khác cậu không thể làm chuyện gì khác tệ hơn, đặc biệt là đang ở một nơi với nhiều cặp mắt soi mói như phòng ăn.

Climb ưỡng thẳng ngực, đôi mắt cậu chỉ nhìn về phía trước; cậu hoàn toàn không nhìn xuống.

Nếu cậu có biểu hiện khác lạ, nó sẽ trở thành rắc rối nho nhỏ cho chủ nhân của cậu, công chúa Renner. Bởi vì bất cứ rắc rối nào dù là nhỏ nhất cũng có thể anh hưởng đến danh tiếng một cô gái thuộc dòng dõi hoàng tộc, cô gái mà cậu nguyện thề trung thành.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 5-Chương 2: Blue Rose

Phần 1

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 8:02

Toàn thân mặc một bộ giáp trắng tinh với một thanh kiếm gắn chặt bên hông, với bộ trang bị trong trạng thái hoàn hảo, Climb bước vào cung điện Valencia.

Cung điện Valencia được phân chia chủ yếu thành ba tòa lầu chính. Climb đang trên đường đến tòa lầu lớn nhất là nơi ở của hoàng tộc.

Khác biệt với nơi cậu từng đứng lúc nãy, nơi này được thiết kế cho phép ánh sáng lọt vào càng nhiều càng tốt; làm cho nơi đây sáng đến chói mắt.

Cậu bước đi trên một hành lang rộng được lau dọn sạch sẽ đến mức không hạt bụi nào sót lại, chứ đừng nói đến vết bẩn hay thứ gì khác. Cậu bước đi mà không hề phát ra một tiếng động nào, nguyên nhân là vì bộ giáp trên người được tôi luyện bằng Mithril và Orichalcum, ngoài ra còn được phụ thêm ma pháp.

Những vệ binh cung điện-hiệp sĩ, toàn thân mặc giáp, đứng với một tư thế nghiêm trang trong hành lang rộng rãi và sạch sẽ.

Hiệp sĩ của Đế quốc là chỉ những người lính thường dân thuộc một phần của quân đội thường trực. Mặc khác, hiệp sĩ của Vương quốc là những người đã được cấp danh hiệu quý tộc. Ví dụ như nếu một người con trai thứ ba trong một gia đình quý tộc trở thành hiệp sĩ, đó là vì họ không thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Tuy nhiên, kể từ khi Vương quốc chi trả hậu hĩnh cho các hiệp sĩ, chỉ những người có kỹ năng dùng kiếm điêu luyện mới nhận được danh hiêu này. Cho dù là quý tộc cũng không thể bằng quan hệ mà đạt được.

Từ thích hợp nhất để gọi họ đó là những vệ binh tinh nhuệ của Vương quốc.

Thật trùng hợp, [Warrior Captain] là một danh hiệu mới được tạo ra dành riêng cho Gazef cũng vì có nhiều kẻ phản đối trao cho ông danh hiệu hiệp sĩ.

Climb nhẹ nhàng chào hỏi những vị hiệp sĩ. Như mong đợi, có người gật đầu chào, cũng có một số người đáp lại, thậm chí có những người chào đón cậu một cách chân thành. Tuy họ là quý tộc, nhưng họ cũng là những người đã thề phục vụ đức vua bằng cả trái tim của một chiến binh. Lòng trung thành của họ là tuyệt đối, họ có một sự kính trọng rất lớn đối với những người có kỹ năng.

Trong số những người trên hành lang đó, cũng có những kẻ nhìn Climb với ánh mắt thù ghét.

Họ chính là [Maid]. Hầu hết trong số họ đều có biểu hiện khó chịu khi nhìn thấy Climb.

[Maid] là những người làm việc trong cung điện nhưng có khác biệt so với những maid bình thường khác ở chỗ họ là con gái của các nhà quý tộc đến đây để học tập kinh nghiệm. Nói cách khác, những cô [Maid] này có địa vị cao hơn Climb. Đặc biệt là đối với những [Maid] ở cạnh hoàng tộc, hầu hết trong số họ là con gái của các nhà quý tộc cao cấp. Sự khó chịu của họ đã nói lên một thực tế là họ phải chấp nhận cúi đầu trước một kẻ còn thấp kém hơn cả một người bình thường, điều đó làm họ tức giận.

Xét về xuất thân, Climb chỉ đáng nằm dưới chân họ. Cõ lẽ họ muốn thể hiện sự căm ghét của họ khi không có mặt của Renner. Sau khi nghĩ ngợi, Climb không thể hiện bất kỳ sự giận dữ nào với hành vi của họ.

Nhưng Climb không nhận ra rằng, khi cậu rơi vào cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân đã khiến cho các cô [Maid] hiểm lầm rằng cậu đang coi thường họ, điều này làm họ càng thêm phẫn nộ. Nhưng nếu cậu là kiểu người có thể nhận ra một điều như vậy thì có lẽ những thứ khác sẽ được xử lý trơn tru hơn.

Tình cảnh này cũng đúng cho Climb bởi vì cứ mỗi lần cậu ở trong cung điện, dây thần kinh của cậu như bị mài mòn đi một chút.

Bên ngoài có tiếng nói, Renner và Ranpossa III không phải là người duy nhất sống trong cung điện này.

Ugh?!

Tiếng nói của ma quỷ, Climb chuyển sang phía hành lang, đứng thẳng lưng và nghiêm trang với tay đặt lên trước ngực.

Có hai người đang đi tới. Người đứng phía sau là một người đàn ông cao gầy với mái tóc vàng chải chuốt cẩn thận.

Marquis Raeven, một trong lục đại quý tộc trong Vương quốc.

Vấn đề là người đàn ông vừa béo vừa lùn đi phía trước ông ta. Hắn chính là Zanack Valurean Igana Ryle Vaiself, nhị hoàng tử và là ứng cử viên số hai cho ngôi vị quốc vương.

Zanack dừng bước, khuôn mặt mũm mĩm của hắn biến thành một đống chình ình.

"Tại sao, Climb? Ngươi đang đi gặp mặt con quái vật đó đúng không?"

Chỉ có một "con quái vật" trong miệng Zanack. Mặc dù Climb biết đó là xấc láo, nhưng cậu không thể dừng lại được.

"Thưa điện hạ, thần rất biết ơn những lời nói của ngài nhưng Renner-sama không phải là quái vật. Ngài ấy tốt bụng và xinh đẹp, một số người thậm chí còn gọi ngài ấy báu vật của Vương quốc."

Người ta gọi như thế là do cô đã bãi bỏ chế độ nô lệ và ban hành nhiều chính sách giúp đỡ người dân. Tuy là số người được nhìn thấy ánh sáng là rất ít vì bị các quý tộc cản trở, nhưng Climb hiểu rõ hơn ai hết rằng cô đã lo lắng cho dân chúng đến nhường nào.

Mỗi khi một chính sách giúp đỡ người dân bị bãi bỏ bởi những lý do ngu ngốc như giới quý tộc muốn giữ thể diện, cô gái tốt bụng đó lại rơi nước mắt trước mặt cậu. Người đàn ông này, Zanack, kẻ thậm chí không nhấc một ngón tay, không có tư cách để nói bất cứ điều gì như thế.

Cậu như bị thiêu đốt bởi khao khát muốn hét thật to, muốn đấm vào khuôn mặt béo ị kia.

Ngay cả khi họ là anh em ruột- đây không phải là những lời mà một người cùng huyết thống nên nói. Tuy nhiên, cậu không được phép bộc lộ sự giận dữ của mình.

Renner đã từng nói:

"Anh trai ta đang cố gắng chọc giận cậu vì anh ấy muốn gán tội cho cậu. Nhiều khả năng anh ấy đang tìm một cái cớ để tách chúng ta ra. Climb, đừng bao giờ để anh ấy nắm được điểm yếu của cậu."

Vẻ mặt cậu ủ rũ- chủ nhân của cậu đã không được chấp nhận bởi chính người thân của mình. Climb nhớ lại cái ngày mà cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ phản bội lại cô.

"Ta có nói đó là Renner sao? Đó chỉ là do ngươi nghĩ... quên đi, chúng ta hãy dừng chủ đề này lại. Báu vật...là cái gì? Có phải cô ta nghĩ rằng chỉ việc đề xuất ý tưởng và nó nhất định phải được thực hiện? Ta nghĩ là con nhóc đó hiểu rõ là chúng sẽ không thể vận hành, vậy mà vẫn đề xuất."

Không có cách nào nhưng đó là sự thật. Làm sao mà điều đó có thể? Đó là sự đố kỵ xấu xí của một người đàn ông có tầm nhìn hạn hẹp.

"Thần không nghĩ thế."

"Fufufufufu. Như dự đoán, có vẻ như ngươi không nhận ra con nhóc đó là một con quái vật. Có lẽ ngươi bị mù rồi? Hoặc có lẽ do nó quá thông minh? ... Thế nên ta không thể nghi ngờ?"

"Không sao cả. Thần tin chắc rằng Renner-sama chính là báu vật của Vương quốc."

Bởi vì cậu là người đã quan sát cô ấy gần nhất, cậu có thể dám chắc tất cả mọi thứ cô ấy làm là đúng đắn.

"Thật sự, có chút thú vị. Ngươi có thể mang một thông điệp của ta cho con quái vật đó không?... Mặc dù anh chỉ xem em như một công cụ chính trị, nếu em chịu hợp tác với anh, anh có thể giúp em thoát khỏi quyền thừa kế và cấp cho em lãnh thổ."

Climb cảm nhận sự bất mãn trong mình đang trào lên.

"... Trò đùa cũng phải có chừng mực. Thần không mong là ngài có thể nói những lời như vậy. Thần sẽ giả vờ rằng mình chưa bao giờ nghe thấy những lời đó."

"Fufufufufu. Thật đáng tiếc. Đi thôi, Marquis Raeven."

Người đàn ông sắc xảo im lặng quan sát hai người và gật đầu.

Marquis Raeven là một người bí ẩn. Tuy là ông đã rạch một ranh giới rõ ràng đối với Climb, nhưng đôi mắt ông vẫn hơi khác so với các quý tộc khác. Renner cũng không có bất kỳ chỉ dẫn cụ thể về cách ứng phó với Marquis.

"Ah, ta quên mất. Marquis Raeven cũng có quan điểm như ta và nghĩ nó như một con quái vật. Không, ngươi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn nhất trí về vấn đề này."

"-Điện hạ."

"Đợi chút, Marquis Raeven. Nghe này, Climb. Vì cậu là một kẻ cuồng tín nên ta sẽ không làm phiền thậm chí là không nói gì. Nhưng... Ta sẽ cho cậu một cảnh báo. Nó là một con quái vật."

"Điện hạ, Mặc dù câu hỏi có phần vô lễ, cho phép thần hỏi một câu. Phần nào của Renner-sama làm ngài cảm thấy ngài ấy là một con quái vật? Không một ai khác ngoài ngài ấy quan tâm đến Vương quốc và người dân nhiều đến vậy."

"... Gần như mọi nỗ lực của nó chỉ là lãng phí sức lực. Hành động của nó là vô nghĩa. Lúc đầu, ta nghĩ rằng đó là vì nó chuẩn bị thiếu sót. Sau đó, ý tưởng nảy ra khi có cuộc trò chuyện với Marquis Raeven tại đây. Nếu tất cả đã được tính toán thì sao? Những đầu mối lỏng lẻo dần kết nối lại với nhau. Nếu thật sự là như vậy... Có nghĩa là đứa con gái đó đang sống một nửa cuộc sống của mình bên trong cung điện và hầu như không có móc nối với các quý tộc thế mà có thể kiểm soát họ khi nó thấy cần thiết... Đó không gọi là quái vật thì ngươi nghĩ nên gọi là gì?"

"Đơn giản thì đó chỉ là sự hiểu lầm. Renner-sama không phải loại người đó."

Climb quả quyết.

Những giọt nước mắt không phải là lời nói dối. Người con gái được gọi là Renner là một người vị tha và lương thiện. Mạng sống của cậu đã được nàng nhặt lại, cậu hiểu rõ nàng hơn bất cứ ai.

Nhưng lời nói của cậu đã không tác động được vị hoàng tử kia. Hắn mỉm cười chế giễu và bước qua Climb, Marquis Raeven theo sau.

Climb lẩm bẩm trong hành lang trống rỗng.

"Renner-sama là người nhân từ nhất trên thế giới. Sự tồn tại của mình là bằng chứng. Nếu như..."

Climb nuốt lấy những lời cuối cùng. Mặc dù vậy, những lời ấy vẫn tiếp tục trong tim cậu.

Nếu Renner-sama cai trị Vương quốc, Vương quốc sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại.

Tất nhiên, xem xét việc kế thừa vương vị, nó chỉ là một mơ ước viển vông.

Bất kể như vậy, Climb vẫn không từ bỏ ước mơ này.

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 8:11

Cuối cùng, Climb cũng bước đến trước cửa phòng trong cung điện, nơi mà cậu thường lui tới thường xuyên nhất.

Sau khi kiểm tra khu vực xung quanh mình nhiều lần, cậu mạnh dạn vặn tay nắm cửa.

Không gõ cửa là vô lễ, nhưng đây là điều chủ nhân của cậu mong muốn. Nàng đã từ chối nghe Climb phản bác lại vấn đề này không biết bao lần.

Cuối cùng, Climb cũng đầu hàng. Cậu không thể làm gì trước nước mắt của một cô gái. Mặc dù vậy, cậu vẫn thỏa thuận một vài điều kiện. Mặc dù cô đã nói là không có vấn đề gì, nhưng cậu không thể không gõ cửa khi mà có sự hiện của nhà vua.

Có một sự thật là bước vào mà không gõ cửa đã gây ra sự căng thẳng rất lớn cho Climb. Không cần phải nói, mỗi khi cậu mở cửa, Climb cảm thấy không có cách nào mà một chuyện như thế này lại được cho phép.

Khi cậu định mở toang cánh cửa, tay cậu dừng lại khi nghe thấy âm thanh từ một cuộc bàn luận căng thăng xuyên qua khe hở nhỏ.

Cậu nghe thấy hai giọng nữ giới.

Lý do Climb dừng lại bởi vì một giọng nói trong đó nghe có vẻ như bị cuốn hút vào cuộc thảo luận mà đã không nhận ra sự hiện của cậu, mặc dù cậu ở bên ngoài căn phòng. Cậu không muốn đổ nước lạnh lên sự nhiệt tình của họ. Climb đứng yên và tập trung đôi tai mình vào những tiếng nói trong phòng. Mặc dù cậu cảm thấy tội lỗi khi nghe trộm, nhưng cậu sẽ cảm thấy tội lỗi hơn nếu làm gián đoạn cuộc trò chuyện sôi nổi như vậy.

"- chuyện trước đó? Con người chỉ tập trung vào cái lợi trước mắt."

"Mmmmm..."

"Renner, về dự án luân phiên thu hoạch các loại cây trồng khác nhau... Mặc dù tôi không thực sự nghĩ rằng sẽ cải thiện năng suất... Sẽ phải mất bao lâu để người ta thấy được kết quả?"

"Theo tính toán của tôi, ít nhất, nó cũng phải mất khoảng sáu năm."

"Vậy còn thiệt hại lợi nhuận cho sáu năm chúng ta trồng các loại hoa màu khác nhau là bao nhiêu?"

"Nó phụ thuộc vào mùa vụ... Nếu lúc này chúng ta nắm 100% thì chúng ta sẽ có 80%. Vì vậy, chúng ta sẽ tổn thất 20%. Nhưng sau 6 năm, chúng ta sẽ thu được sự tăng trưởng ổn định với 30% thu hoạch. Nếu chúng ta tu dưỡng đồng cỏ và đặt chúng đi đúng hướng sang chăn nuôi nhiều hơn, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn thế."

"... Nếu kết quả thu được sau cùng là như vậy thì tất cả mọi người sẽ nhảy vào. Nhưng liệu mọi người sẽ chấp nhận tổn thất 20% liên tục trong những 6 năm?"

"... Vương quốc sẽ có khoản vay cho 20% đó mà không có lãi suất hoặc thế chấp tài sản, thiết lập một phương thức thanh toán khi mọi người bắt đầu luân chuyển lợi nhuận. Nếu thu hoạch không được cải thiện... không có thu nhập và nếu sản lượng không tăng, theo kế hoạch, mọi người sẽ có khả năng hoàn lại tất cả trong 4 năm."

"Chuyện đó là rất khó khăn."

"Tại sao?"

"Như mình đã nói với cậu. Mọi người chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt- nhiều hơn những người thích sự ổn định. Thậm chí nếu cậu có đảm bảo sự tăng trưởng ổn định 30% sau 6 năm, rõ ràng là phần lớn sẽ do dự."

"Tôi... không hiểu. Các kết quả từ những lĩnh vực mà tôi thử nghiệm đều thuận lợi..."

"Cho dù thử nghiệm có thuận lợi, không có gì đảm bảo sẽ nhất định thành công."

"... Cũng phải, tôi đã không kiểm tra nó dưới mọi điều kiện có thể, vì vậy tôi không dám cam đoan. Để có kết quả cho mọi loại đất, khí hậu sẽ đòi hỏi một cuộc thử nghiệm trên quy mô lớn."

"Thế thì sẽ rất khó khăn. Thậm chí còn không biết tăng trưởng 30% trong tương lai là tối đa hay trung bình, đây là điều giết chết kết luận của cậu. Điều này có nghĩa là cậu phải hứa hẹn một khoảng lợi nhuận đáng kể cùng với lợi nhuận ngắn hạn."

"Vậy nếu chúng ta cung cấp miễn phí 20% đó trong 6 năm?"

"Vậy thì giới quý tộc đối lập sẽ hết sức vui mừng khi nhà vua mất hết quyền lực."

"Nhưng chúng ta có thể đảm bảo hàng hóa tăng nhiều hơn những gì chúng ta cung cấp trong 6 năm đó, sức mạnh Vương quốc sẽ tăng cường rõ rệt..."

"Sau đó, quyền lực của giới quý tộc ở phe đối lập cũng sẽ tăng lên trong khi quyền lực của nhà vua rơi xuống 20%. Giới quý tộc ở phe nhà vua sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này."

"Sau đó, chúng ta sẽ yêu cầu các thương nhân và..."

"Ý cậu là Đại Thương Gia? Họ cũng có cái khó riêng. Nếu họ tùy tiện cho phe nhà vua mượn sức mạnh, việc đó có thể làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của họ với phe phái khác."

"Thật khó khăn... Lakyus."

"... Đúng là cậu không biết tính toán công việc trước khi tiến hành, thế nên chính sách của cậu mới kết thúc với hàng tấn yếu điểm. Ừ... tớ có thể hiểu là hai phe phái lớn đã làm cho nó trở nên vô cùng khó khăn. Thế sao không chỉ tiến hành chính sách trong cung điện?"

"Tớ không nghĩ là các anh của mình sẽ đồng ý với chuyện đó."

"Ah, lũ ngu ngốc đó.... Bọn họ có lẽ đã để quên não trong bụng mẹ mất rồi."

"Chúng tôi thậm chí còn không cùng một mẹ."

"Tôi, cũng chỉ thân thiết với quốc vương. Dù sao, nghĩ đến việc hoàng tộc không khắn khít, làm tôi nản lòng..."

Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, cô nhận ra cuộc thảo luận đã kết thúc.

"Ara, cậu vào được rồi. Phải không, Renner?"

"Cái gì?"

Giọng nói đó làm trống ngực của Climb đập dữ dội. Cậu đã ngạc nhiên khi cô ây biết mình đang ở đây và ở cùng một thời điểm, cảm thấy như đó là điều này được trông đợi. Climb từ từ mở cửa.

"-Xin lỗi."

Một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt Climb.

Sang trọng nhưng không lộng lẫy- trong căn phòng, hai người phụ nữ ngồi quanh một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.

Một trong hai người họ rõ ràng là chủ nhân của căn phòng này, Renner.

Và một cô gái ngồi đối diện với nàng, với con ngươi xanh lục và đôi môi ửng hồng. Vẻ đẹp của cô có phần thua kém so với Renner nhưng căng tràn với nét duyên dáng khác biệt. Nếu Renner rực rỡ như một viên ngọc, thì cô là một sinh mệnh rực rỡ.

Lakyus Alvein Dale Aindra.

Bạn sẽ không tưởng nổi khi nhìn bộ đầm hồng tỏa sắc của cô, nhưng thật ra cô là lãnh đạo của một trong hai nhóm mạo hiểm giả cấp Aldamantite trong Vương quốc, và cũng là bạn thân nhất của Renner.

Năm nay 19 tuổi, những gì cô đạt được là vô số thành tựu to lớn, và nhờ tài năng của mình, cô đã vươn lên vị trí Adamantite. Climb thấy bản thân mình có chút đố kị cô gái này.

"Chúc một ngày tốt lành, Renner-sama, Aindra-sama."

"Chào buổi sáng, Climb."

"Chào cậu."

Climb hoàn tất lời chào và di chuyển về vị trí được chỉ định của mình- ở phía sau, bên phải của Renner- cậu đã bị gián đoạn.

"Climb, không phải ở đó, là ở đây."

Nơi Renner chỉ tay vào là chiếc ghế ở bên phải nàng.

Climb cảm thấy kỳ quặc. Có năm chiếc ghế đặt xung quanh chiếc bàn tròn, giống như mọi khi. Nhưng có đến ba tách trà đặt trên bàn.

Một ở trước mặt Renner, một ở trước Lakyus và bên cạnh Lakyus- một ở chỗ khác là nơi Renner chỉ vào. Cậu nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy người thứ ba ở bất cứ đâu.

Ngay cả khi cậu nghĩ nó lạ, cậu vẫn nhìn vào cái ghế.

Thật khiếm nhã khi chia sẻ chung một chiếc bàn với chủ nhân của mình, lại còn là hoàng tộc. Cộng thêm việc đưa ra chỉ thị vào phòng mà không gõ cửa- hay nói cách của Renner, một yêu cầu- hầu như tất cả mệnh lệnh của Renner đều đặt một gánh nặng lên lương tâm của cậu.

"Nhưng... "

Climb quay lại nhìn vào cô gái kia, tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu không có lời biện hộ nào mà chỉ mong cô xin tha cho cậu, nhưng đã ngay lập tức bị bác bỏ.

"Tôi không bận tâm đâu."

"Cái-cái này... Aindra-sama..."

"Như tôi đã nói với cậu, hãy gọi tôi là Lakyus."

Lakyus hơi liếc qua Renner và tiếp tục.

"Climb là trường hợp đặc biệt."

"... ghét."

Renner mỉm cười. Giai điệu ngọt ngào trong lời nói của Lakyus dường như kết thúc bằng một dấu hiệu trái tim. Khó thể coi biểu cảm của cô là một nụ cười, chỉ có đôi môi của nàng là chuyển động trong khi ánh mắt nàng lại nghiêm nghị.

"Aindra-sama, ngài đừng nói đùa như thế chứ."

"Được rồi, được rồi. Climb quả thật là cứng đầu. Có lẽ cậu nên cố gắng học hỏi từ cô ấy?"

"Huh? Đùa?"

Trông thấy Renner ngạc nhiên, Lakyus đột ngột dừng lại và thở dài.

"Không phải rõ ràng sao? Climb là đặc biệt, đó là sự thật, đó là vì cậu ta là < của cậu>."

Renner có hơi đỏ mặt và che cả hai má của mình lại bằng đôi bàn tay. Climb lúng túng nhìn vào khuôn mặt nàng và đôi mắt cậu ngay lập tức mở to.

"Cái gì?!

Climb ngạc nhiêu hạ thấp cơ thể, nắm lấy thanh kiếm đã gắn chặt vào eo của mình và di chuyển để bảo vệ Renner. Lakyus lại thở dài.

"Climb ngạc nhiên bởi vì cậu làm cái biểu hiện đó đấy."

Giọng nói bình thản của cô không hề có bất kỳ sự thận trọng hay cảm giác khủng hoảng. Hiểu được ý nghĩa của nó, Climb cảm thấy sự căng thẳng rơi khỏi đôi vai của cậu.

"Đã hiểu, boss."

Cô gái ngồi im trong bóng tối nhảy ra trong một hơi.

"Ah, Climb, cậu không biết cô ấy. Đây là một thành viên trong nhóm của chúng tôi-"

"-Tina-san."

Renner kết thúc câu nói của Lakyus.

Theo như Climb biết, nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite bao gồm 5 người phụ nữ: Lãnh đạo- magic caster hệ tín ngưỡng- Lakyus, chiến binh Gagaran, magic caster Evileye, Tia và Tina đuợc đào tạo kỹ năng đạo tặc.

Climb đã gặp Lakyus, Gagaran, và Evileye nhưng không quen biết với hai người cuối cùng.

Người này... thì ra là thế. Cô ấy thật sự giống như những lời đồn đã nói.

Tay chân mảnh mai và bộ trang phục bó sát cơ thể, cô thực sự trông giống như một người được đào tạo kỹ năng đạo tặc.

"... Xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi. Rất vui được gặp cô, tôi là Climb."

Climb cúi thấp đầu về phía Tina.

"Hmmm? Đừng bận tâm về điều đó."

Cô đáp lại lời xin lỗi của Climb bằng một cái vẫy tay và hoàn toàn im lặng, nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc bàn. Cô ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh Lakyus, do đó tách trà từ trước phải là của cô ấy.

Ngay cả khi số lượng tách trà trên bàn đã đủ có nghĩa là chuyện đó không có khả năng, Climb nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cẩn thận kiểm tra xem còn ai nữa không, những cô gái mà cậu biết.

Lakyus trông thấy những gì Climb đang làm và mở miệng, như thể cô hiểu rất rõ cậu.

"Tia không đến. Gagaran và Evileye đều nói là họ ghét lễ phục hình thức này. Thật ra không hẳn là hình thức. Tôi mặc trang phục này chỉ là phù hợp với hoàn cảnh, nhưng tôi không bắt họ mặc theo."

Theo Lakyus đã nói, loại trang phục của cô là nghi thức hợp cách khi xuất hiện trước công chúa, nhưng Climb không có ý định nói điều này với một người vừa là bạn của Renner, vừa là một quý tộc đặc biệt.

"Ra là như vậy. Nhưng tôi thấy thật vinh hành khi được gặp một ngưởi nổi tiếng như Tina-sama. Tôi mong nhận được sự chỉ dẫn của cô."

"Tại sao cậu không tiếp tục cuộc nói chuyện sau khi ngồi xuống, Climb?"

Renner lấy ra một cái tách mới và rót trà khi cô nói. Trà được rót ra từ đạo cụ ma thuật [Warm Bottle], cứ như thể nó vừa mới được pha. Đạo cụ này là một trong những tài sản quý giá của Renner có tác dụng duy trì nhiệt độ thức uống ở bên trong, trong vòng 1 giờ. Nàng chỉ dùng nó khi tiếp đón những vị khách đặt biệt quan trọng và hiếm khi dùng nó trong những dịp khác.

Không có cách nào để từ chối, Climb đành cam chịu và ngồi lên ghế, uống một ngụm trà.

"Nó rất ngon, Renner-sama."

Renner mỉm cười ngọt ngào. Nói chính xác thì Climb không hề nhận biết là nó ngon hay không, chỉ cần được pha bởi Renner thì chắc chắn sẽ ngon.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói tẻ nhạt, vô cảm.

"-Tia hiện đang thu thập thông tin. Vốn là hôm nay cả ba chúng tôi được yêu cầu đến cung điện, nhưng lại đột nhiên ra lệnh làm một nhiệm vụ khác. Tất cả là lỗi của ."

Không cần phải nói, đó là giọng của Tina. Climb ngoảnh mắt khòi nụ cười đáng sợ của Lakyus và nói.

"Tôi hiểu rồi... nếu có cơ hội, trong tương lai, tôi muốn gặp cô ấy ít nhất một lần."

"Climb, Tina-san và Tia-san là cặp song sinh, thậm chí đến độ dài mái tóc của họ cũng giống nhau."

"Vì vậy nếu cậu đã gặp một người thì người kia cũng vậy."

Mặc dù thể sẽ co vấn đề khác nảy sinh, nhưng Climb biểu thị đã hiểu.

Tuy nhiên, Climb cảm thấy xấu hổ bởi cái nhìn lạnh lùng từ Tina. Cậu đã định bỏ qua nó, một ý nghĩ rằng có thể cô đã phát hiện ra một khuyết điểm nào đó ở cậu, thúc dục cậu phải chuẩn bị tinh thần và hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Bự quá." (Trans: cái méo gì "Bự" vậy? Ed: cái mà ai cũng biết là cái gì đó)

"... Cái gì?"

Cậu không biết cô ấy đang nói về điều gì. Vô số dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Climb, Lakyus trả lời với vẻ áy náy.

"Không có gì. Cô ấy chỉ đang nói với chính mình. Đừng lo lắng về điều đó, Climb. Không, thực sự, không phải lo lắng về nó. Tôi là người nghiêm túc."

"Vâng..."

"... Cô ấy nói về cái gì thế, Lakyus?"

Mặc dù Climb đã buộc mình phải đồng ý, nhưng Rener thì không. Lakyus nhìn Renner với vẻ chua chát.

"Thật sự, cậu đó, bất cứ khi nào nói về Climb..."

"Ah, ý tôi là-"

"-Im miệng, Tina. Lý do tôi không mang Tia theo là vì cô ấy đã nói điều gì đó kỳ lạ với Renner. Cậu có thể hiểu nó và ngừng nói không?"

"Được rồi~ evil boss."

"... Lakyus, cậu không định nói với mình có chuyện gì sao?"

Mặt Lakyus đơ ra bởi sự tra hỏi của Renner. Thậm chí trông nàng như đang chịu đau khổ.

Climb đang nghĩ đến việc can thiệp, Lakyus nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

"Huh... Climb, cậu đang sử dụng bộ giáp."

"Vâng, bộ giáp thật tuyệt vời. Cám ơn."

Tuy là bị buộc phải thay đổi chủ đề, để không gây ra rắc rối cho khách, Climb đáp lại và đặt tay của lên bộ giáp trắng tinh mà cậu nhận được từ Renner. Được rèn từ một lượng lớn Mithril- pha thêm chút Orichalcum- bộ giáp còn được phụ thêm những loại ma thuật khác, làm cho nó nhẹ đến kinh ngạc, cứng cáp, và dễ dàng di chuyển.

Nguyên liệu Mithril rèn nên bộ giáp lộng lẫy được các thành viên trong nhóm Blue Rose cung cấp. Bất kể cậu có cám ơn bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ không đủ.

Khi Climb sắp cúi đầu, Lakyus đã ngăn cậu lại.

"Cậu không cần phải bận tâm về điều này. Chúng tôi chỉ cho cậu phần còn lại sau khi chế tạo bộ giáp Mithril của chúng tôi mà thôi."

Tuy đó chỉ là phần dư ra, nhưng Mithril là một vật liệu đắt tiền. Mấy ai có thể kiếm đủ tiền mua một bộ giáp Mithril toàn thân cho dù họ có là cấp Orichalcum. Một người cấp Mithril cũng chỉ đủ khả năng kiếm được một món vũ khí Mithril. Chỉ có người cấp Adamantite mới có thể có đem đi cho.

"Tôi chỉ là không thể từ chối yêu cầu của Renner."

"-Khi đó cậu đã không chấp nhận được thanh toán. Nhờ vậy mà tớ tiết kiệm được một khoản tiền..."

"... Chỉ là phần lẻ mà để công chúa của chúng ta gọi nó là một khoản tiền hở?"

"Đó là kinh phí từ lãnh thổ của riêng tớ. Tớ muốn làm áo giáp cho Climb bằng tiền của tớ."

"Tất nhiên là cậu đã làm ~. Nó là của Climb vì vậy tôi chắc chắn là cậu sẽ trả thôi ~."

"... Nếu cậu đã biết thì đừng có cung cấp miễn phí cho cậu ấy chứ. Lakyus ngốc."

"Ngốc? Sao chứ..."

Renner ra vẻ hờn dỗi và Lakyus thì cười toe toét, hai người họ giễu cợt nhau đầy tinh nghịch.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Climb cố giữ khuôn mặt mình vô cảm và hy vọng là nó không đổ vỡ.

Kể cả thực tế rằng cậu đang chứng kiến một khủng cảnh, một khung cảnh ấm áp, tất cả là nhờ chủ nhân đã chấp nhận cậu dưới sự che chở của nàng ấy. Tuy nhiên, cậu không cho phép cảm xúc của mình được biểu lộ.

Mặc dù có cảm xúc biết ơn là chuyện tốt, nhưng cậu không thể bộc lộ chúng với Renner.

Tình yêu của cậu.

Cậu cố gắng đè ép cảm xúc của bản thân. Thay vào đó, cậu nói những lời mà không biết mình đã lặp đi lặp lại hết bao nhiêu lần.

"Cám ơn. Renner-sama."

Thông điệp của cậu đã quá rõ ràng. Có một ranh giới vững chắc giữa họ- vị trí của chủ và tôi tớ- chẳng bao giờ thay đổi, Climb hiểu điều đó- Vì cậu đã dõi theo nàng rất lâu, những dấu vết nhỏ nhất của nỗi buồn ẩn trên nụ cười của Renner.

"Không có gì. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đang lạc đề. Quay lại vấn đề chính?"

"Đó là về [Eight Finger]. Tôi đang dừng lại ở chỗ chúng tôi xâm nhập vào cả ba ngôi làng trồng ma túy của chúng và châm lửa đốt những cánh đồng, phải không?"

Nghe đến cái tên đó, Climb lập tức cau mày.

[Eight Finger] tổ chức tội phạm hoạt động trong bóng tôi của Vương quốc.

Chủ nhân đáng kính của cậu đã hành động để làm một cái gì đó với tổ chức này.

Đối với những cánh đồng bị đốt cháy, người ta chỉ có thể tưởng tượng ra tình cảnh xấu nhất đối với những ngôi làng đó khi phụ thuộc vào việc phát triển ma túy để kiếm sống. Tuy nhiên, hy sinh mạng sống của dân làng là một điều cần thiết để diệt trừ loại ma túy đang ăn mòn Vương quốc.

Nếu nàng ấy nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, thì bất cứ biện pháp nào cũng có thể thực hiện. Nhưng nàng chỉ là một công chúa, nàng không có sự ủng hộ. Lựa chọn duy nhất là đưa ra nhũng quyết định nhẫn tâm để cứu những người có thể cứu và giết những kẻ còn lại.

Giả sử cô kiến nghị với nhà vua, sau đó có thể được trao thẩm quyền tấn công bằng sức mạnh quân đội hoặc sức mạnh chính trị. Nhưng miễn là [Eight Finger] có quan hệ với giới quý tộc, không còn nghi gì việc thông tin sẽ bị tiết lộ và những bằng chứng sẽ bị xóa sạch sẽ.

Đó là lý do tại sao Renenr lại đưa ra yêu cầu cá nhân cho Lakyus và nhóm của cô ấy.

Climb cũng biết rằng đây là một bước đi nguy hiểm. Thông thường, một mạo hiểm giả sẽ chấp nhận yêu cầu thông qua Công hội và không chấp nhận những yêu cầu cá nhân. Làm như vậy là vi phạm quy tắc.

Dĩ nhiên, Công hội không thể áp đặt trừng phạt hoặc là trục xuất những mạo hiểm giả thứ hạng cao nhất, Adamantite. Tuy nhiên, danh tiếng của họ trong hiệp hội sẽ bị ảnh hưởng và để lại hệ quả tiêu cực trong tương lai. Lý do mà yêu cầu của Renner được chấp nhận bất chấp tất cả những điều này là vì [Blue Rose] có lòng ái quốc và xem nàng bạn bè của họ.

Climb cảm thấy lòng biết ơn của mình đối với Lakyus tăng lên, một người đã chấp nhận công việc mà thậm chí nó sẽ gây rủi ro cho riêng cô.

Lakyus quyết định rằng đây là khoảng thời gian để đưa ra chủ đề tiếp theo. Cô mở chiếc túi mà Tina đã mang lại và chỉ lôi ra một cuộn giấy da dê.

Đó là một văn kiện mà các thành viên của [Blue Rose], kể cả Lakyus, đều không thể giải mã. Nhưng nếu đó là Renner, có bộ não thông minh nhất trong số tất cả những người ma Lakyus biết, thì có lẽ một điều gì đó có thể được tìm ra.

"Bọn tớ tìm thấy thứ này khi đang đốt ma túy. Nó dường như là một đơn đặt hàng bị mã hóa vì vậy bọn mình đã lấy nó đi... cậu có biết gì không?"

Cuộn giấy da được mở ra chứa các biểu tượng mà không phải là một phần của ngôn ngữ viết của bất kỳ nước nào.

Renner liếc nhìn nó và trả lời ngay lập tức.

"... Đây là một mật mã thay thế."

Mật mã thay thế là loại mã là ẩn giấu một từ hoặc một số từ bằng cách chuyển sang một từ khác hoặc là biểu tượng. Nếu ám chỉ và là , thì có nghĩa là .

"Tớ cũng nghĩ như thế. Tớ đã xem xét biểu đồ rất kỹ nhưng đáng tiếc là không tìm được gì. Có một khả năng là thứ này là học thuộc lòng vì vậy nhóm đã bắt giữ một người phụ trách. Lựa chọn của bọn mình là tra hỏi kẻ bị bắt bằng [charm magic], nhưng như cậu đã biết, [charm magic] trở nên mất dần hiệu quả khi nó liên tục được thi triển bởi cùng một người trên cùng một mục tiêu. Lần đầu tiên sử dụng nên cẩn thận. Tớ nghĩ không nên dùng nó trước mà không tham khảo ý kiến của cậu."

"Tớ hiểu... lý do thứ này bị bỏ lại... một cái bẫy... hay là gì một lý do nào khác? Nếu là như vậy, có lẽ họ sẽ không mã hóa nó quá phức tạp. Ừ, tớ nghĩ là có thể giải mã này một cách dễ dàng."

Mắt Lakyus mở to khi Renner lên tiếng. Đôi mắt của cô nhìn sang Tina đang ngồi bên cạnh.

Cô không thể nào tin được. Nhưng mặt khác, cô cảm thấy điều này đúng như mong đợi.

"Xem nào. Ký tự đầu tiên nằm trong bảng chữ cái của Vương quốc là nét chữ của nam hoặc của nữ. Chắc nó là một âm tiết nên... chờ một chút."

Renner lẩm bẩm trong khi đứng lên với cuộn giấy da cầm trong tay và trở lại với một cây bút và giấy.

Nàng bắt đầu viết.

"Đoạn mã này, mỗi ký hiêu tương ứng một kí tự nên khá dễ. Và cám ơn chúa là nó sử dụng bảng chữ cái của Vương quốc. Nếu nó sử dụng chữ cái của Đế quốc thì khi chúng ta gần như không thể giải mã được. Đây là... đầu tiên, nếu cậu có thể tìm ra một ký tự sau đó cậu có thể giải mã hết các phần còn lại. Bất kỳ ai cũng có thể làm được nếu họ cố gắng."

"Không, không, cậu chỉ cần làm mà thôi. Chuyện này là không thể cho dù có nói hàng chục ngàn lần đi nữa."

"Nhưng đây là một mệnh lệnh được viết bằng mật mã. Mênh lệnh không thể nào là một ẩn ý và khả năng mà họ sử dụng những từ khó là rất thấp. Thông điệp được viết quá rõ ràng đến mức mà một đứa trẻ cũng có thể hiểu được."

Lakyus toát mồ hôi.

Tuy là cô bạn thân gọi nó là đơn giản, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Điều cô ấy nói cũng không hẳn là không thể... thật sự, khả năng của cô ấy đúng là đặc biệt.

Mỗi lần họ gặp nhau, mỗi lần họ nói chuyện, cô đều rất ngạc nhiên. Lakyus không biết bất cứ một ai khác phù hợp với chữ 'thiên tài' hơn cô nàng kia nữa.

Ngược lại với Lakyus đang run rẩy trong thâm tâm, Renner nhẹ nhàng giơ ra tờ giấy trong tay nàng.

"Xong rồi. Mà cái này không phải là một mệnh lệnh."

Những địa điểm khác nhau nằm gần phía ngoài Vương quốc đã được liệt kê trên giấy. Cả bảy nơi đều nằm trong những vùng đất của Vương quốc.

"Có thể là địa điểm lưu trữ ma túy? Cũng có thể là căn cứ trọng yếu?"

"Thông tin quan trọng như vậy sẽ không được ghi lại và chỉ cất trong một cơ sở sản xuất. Không phải là mồi dụ đó chứ?"

"Mồi? Ý cậu là một cái bẫy?"

"Mmm... không, tớ không nghĩ vậy. Mặc dù [Eight Finger] là một tổ chức, có phải chúng chia thành 8 nhóm và hợp tác với nhau?"

Lakyus gật đầu.

"Thế thì, đây có lẽ là của bảy nhóm khác. Nhóm này cố ý để rò rỉ thông tin này với mục đích giúp họ có thể tạo ra lợi thế."

"Vì thế, chúng đã để lộ thông tin của các nhóm khác... Tôi biết là nội bộ chúng có mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến chuyện này đúng là tệ hại ..."

Là một mạo hiểm giả, ý nghĩ phản bội lại đồng đội làm cô cảm thấy ghê tởm.

"Theo mình nghĩ. Chuyện này sẽ rất xấu nếu chúng ta không nhanh chóng hành động."

Thấy cô bạn thân gật đầu, Lakyus tiếp tục hỏi.

"Thế còn kĩ viện, chúng ta nên xử lý thế nào? Một nơi thấp kém, được cho là có thể trải nghiệm bất cứ điều gì."

Ngay cả khi cô tự nói với chính mình, Lakyus vẫn cảm thấy bản thân đang giận sôi lên.

Chết tiệt. Lũ rác rưỡi chỉ nghĩ đến tình dục nên chết hết đi.

Nhớ lại những thông tin mà cô nhận được về kĩ viện, khác với phần cô gái quý tộc, phần mạo hiểm giả bên trong cô phải chịu khá nhiều khó khăn. Không cần thiết phải nghĩ cái từ 'bất cứ điều gì' có ý gì. Không nghi ngờ gì khi đã có vô số người- không phân biệt nam hay nữ- đã bị giết ở đó chỉ để giải trí.

Trong quá khứ khi mà buôn bán nô lệ vẫn còn tồn tại, những kĩ viện như vậy rất nhiều trong thế giới ngầm, nhưng nhờ sự tận tụy của người bạn thân ở trước mặt cô, buôn bán nô lệ đã bị cấm. Đây có lẽ là kĩ viện cuối cùng ở thủ đô, có lẽ là cả Vương quốc.

Đó là lý do tại sao xóa bỏ nó không phải là chuyện đơn giản. Không lạ khi họ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Đó là thiên đường đồi trụy cuối cùng giành cho những kẻ đam mê nhục dục, và không dễ dàng tìm được địa điểm của nó.

"Này, Renner. Bởi vì chúng ta không dựa vào quyền lực của nhà vua để tiến hành điều tra, thế thì làm cách nào để có thể đập tan và san bằng cái kĩ viện kia được? Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta tìm thấy bằng chứng, phải không? Nếu hoạt động buôn bán nô lệ diễn ra tại kĩ viện, phá hủy nó sẽ tạo ra một tác động rất lớn. Và tùy thuộc vào bằng chứng mà chúng ta có được, chúng ta có thể dạy cho lũ quý tộc có liên quan một bài học."

"Có thể là cậu đúng, Lakyus, Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, việc đó sẽ làm tổn hại đến gia tộc của cậu- gia tộc Alvein. Đó là lý do tại sao việc này rất khó khăn. Nếu là thành viên Blue Rose thì cũng không khác biệt nhiều... Nói tiếp thì, việc đó cũng là không thể nếu để cho Climb một mình lo liệu."

"Tôi xin lỗi vì sự kém cỏi của mình."

Khi Climb cúi đầu, Renner duỗi ra và nắm lấy tay cậu với một nụ cười dịu dàng.

"Tôi xin lỗi, Climb. Đó không phải là những gì mà tôi muốn nói. Đó là kĩ viện cuối cùng trong Vương quốc. Bất kì ai đều không thể động đến nó một mình. Nghe này Climb, cậu là người tôi tin tưởng nhất. Tôi biết là cậu tận tụy với tôi như thế nào, nhưng không nên làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Đây là một mệnh lệnh và không phải là một yêu cầu, hiểu chứ? Nếu có bất cứ điều gì xãy ra với cậu..."

Theo dõi từ bên cạnh, thậm chí đến Lakyus, đều là nữ giới, cũng cảm thấy như thể trái tim bị lay động bởi vẻ đẹp trên đôi mắt đẫm lệ ấy. Còn Climb thì cảm thấy thế nào?

Mặc dù cậu cố gắng giữ cho khuôn mặt mình không biến sắc, nhưng đôi má đỏ bừng đã nói thay cho cậu.

Nếu đặt tiêu đề cho khung cảnh lãng mạn này thì đó sẽ là . Trước mắt là một cảnh tượng xúc động nhưng Lakyus lại cảm thấy kinh hoàng. Mặc dù điều đó là không thể, nhưng nếu mọi hành động của Renner đã được tinh toán sẵn, phải tốn bao nhiêu cho kế hoạch tổng thể này-

Mình đang nghĩ cái gì về người bạn thân nhất thế này? Chỉ cần nhìn vào những gì cô ấy đã làm từ trước đến giờ, rõ nàng là cô ấy không phải là loại người xấu xa như vậy. Cô ấy đã rất nổ lực để giúp đỡ người khác. Nếu không thể đặt niềm tin vào người có danh hiệu , thì liệu còn ai có thể tin tưởng được?

Lakyus lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ kinh hoàng kia và nói.

"Giờ mới nhớ. Tina và các bạn của cô đã khám phá ra tên của một số quý tộc có quan hệ với Cocodoll- lãnh đạo của nhóm buôn bán nô lệ. Tuy nhiên thông tin vẫn chưa được xác nhận một cách chính xác, thế nên hành động bây giờ vẫn còn quá sớm."

Lakyus nói qua cái tên của từng người một. Cả Renner và Climb đều phản ứng một cái tên riêng.

"Đó là con gái của một quý tộc đang làm [Maid] cho tớ."

"Cái gì? Tớ nghi ngờ là tên quý tộc đó dùng con gái của mình như gián điệp để giám sát cậu... không có gì đảm bảo là cô gái đó làm [Maid] để trải nghiệm hoặc cái gì giống thế hết."

"Phải. Tớ phải thận trọng hơn với việc quản lý thông tin. Cậu giữ điều đó trong tâm trí là tốt rồi, Climb."

"Vậy giờ chúng ta sẽ thảo luận về việc xử lý các địa điểm có trong mật mã bằng cách nào đây? Còn Renner, cậu có thể cho tớ mượn Climb không? Tớ muốn cậu ấy thông báo cho Gagaran và những thành viên khác ngay lập tức."

Phần 2

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 9:49

Climb bước đi trên con phố chính của Vương quốc. Bởi hình dáng bên ngoài của cậu hoàn toàn bình thường, Climb hoàn toan hòa mình vào đám đông.

Không cần phải nói, dĩ nhiên là cậu đã không mặc bộ giáp toàn thần bắt mắt kia. Sử dụng một đạo cụ giả kim thuật đặt biệt sẽ cho phép cậu thay đổi màu sắc bên ngoài của bộ giáp, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết phải sử dụng đạo cụ đó.

Đó là lý do tại sao trang bị trên người cậu khá đơn giản: một chiếc giáp lưới bên dưới lớp quần áo bình thường và một thanh kiếm dài ở thắt lưng để phân biệt cậu với những người dân thường khác.

Trang bị hiện tại của cậu cũng giống như một lính tuần tra hoặc là lính đánh thuê, những người có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Những trang bị này đủ để người khác kính nể cậu, nhưng cũng giữ cho cậu không bị mọi người tránh xa.

Một người mang trên mình những trang bị mạnh mẽ thì chắc chắn đó là một mạo hiểm giả. Họ trang bị cho bản thân để thu hút chú ý hơn là cần thiết. Mạo hiểm giả mặc trang phục hào nhoáng để làm họ nổi bật hơn không phải là hiếm. Nó giống như một sự quảng cáo cho sức mạnh của họ. Có những người trong số đó có phong cách đặc biệt mới lạ giúp họ để lại một ấn tượng mãnh mẽ và giúp lan truyền tên tuổi của họ đi xa. Đó là nhãn hiệu của một mạo hiểm giả.

Nhưng những người mà Climb đang trên đường đến gặp không cần làm trò hề đó. Các thành viên trong nhóm [Blue Rose] chỉ cần xuống phố là đã nổi tiếng rồi.

Cuối cùng, một quán trọ dành cho mạo hiểm giả nằm bên cạnh của con phố chính. Nơi đây có chỗ ở, chuồng ngựa và một cái sân đủ rộng để luyện kiếm. Không chỉ vẻ ngoài lộng lẫy mà nội thất bên trong cũng cực kì hoa lệ. Thậm chí các căn phòng đều có cửa sổ được lắp đặt loại kính trong suốt.

Là quán trọ cao cấp nhất Vương quốc, đây là nơi dành cho những mạo hiểm giả tự tin vào kỹ năng của bản thân và có đủ khả năng chi trả phí trọ đắt tiền tụ tập.

Climb bỏ qua người bảo vệ đứng trước mặt và mở cửa bước vào quán trọ.

Tầng thứ nhất bao gồm quán bar và nhà hàng. Hiện giờ nơi này chỉ có một vài mạo hiểm giả. Những mạo hiểm giả cấp cao đều rất ít khi xuất hiện tại đại sảnh.

Những cuộc trò chuyện ngột ngạt trong phòng lắng xuống một lúc và những ánh mắt đầy tò mò tập trung vào cậu. Climb phớt lờ họ và nhìn chung quanh.

Có rất nhiều mạo hiểm giả mạnh mẽ ở xung quanh khi cậu nhìn vào. Mỗi người trong số họ đều có thể dễ dàng đánh bại Climb. Mỗi lần đến nơi này, cậu luôn cảm nhận được bản thân nhỏ bé đến nhường nào.

Climb nén sự chán nản của bản thân và di chuyển ánh mắt vào một chỗ nào đó trong quán trọ.

Ở một góc xa nhất của căn phòng, ánh mắt của cậu dừng lại nơi hai người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn.

Một trong hai người có tầm vóc nhỏ bé và được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen tuyền.

Gương mặt bị khuất đi không phải vì ánh sáng không đủ, mà là được che phủ hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ quái dị với một viên hồng ngọc khảm trên trán. Nơi đôi mắt chỉ có một khe hở nhỏ, thậm chí cả màu sắc của con ngươi cũng không thể thấy được.

Và người còn lại...

Trái ngược với người kia, người này lại sở hữu dóc dáng to lớn vô cùng. Đủ để làm cho người nghĩ đến một khối đá khổng lồ. Nhưng cơ thể người này là cường tráng chứ không phải là to béo. Đầu tiên, cánh tay to như một thân cây. Phần cổ to bằng bắp đùi của một người phụ nữ bình thường, và cái đầu như một khối vuông. Chiếc cằm rộng và cặp mắt liếc nhìn xung quanh giống như của một con thú ăn thịt. Mái tóc màu vàng được cắt ngăn cho đúng với phong thái. Cuối cùng động tác nghiến răng cho thấy một bộ hàm rất chắc khỏe

Bộ ngực ẩn đằng sau lớp quần áo của cô bự thấy sợ bởi lẽ cơ ngực được tập luyện xuyên suốt. Về mặt nào đó, nó không còn là ngực của một người phụ nữa nữa.

Một đội mạo hiểm giả cấp Adamantite chỉ toàn nữ- [Blue Rose].

Họ là hai thành viên của nhóm, magic caster Evileye và chiến binh Gagaran.

Climb hướng đến chỗ của họ. Cái người mà cậu cần phải nói chuyện đã gật đầu, và nói một giọng khàn khàn.

"xin chào, chery boy!"

Một lần nữa, mọi ánh mắt đều tập trung vào Climb, có âm thanh của sự giễu cợt. Nhưng một lát sau, họ quay mặt đi, và có chút gì đó giống như sự cảm thông trên đôi mắt của họ.

Có một lý do cho thái độ của các mạo hiểm giả ở xung quanh. Họ biết rằng cho dù là một mạo hiểm giả thứ hạng Orichalcum hay Mithril, thái độ với khách của Gagaran chỉ đơn thuần là ngứa da thèm đòn.

Ngay cả khi trở thành một trò hề, Climb vẫn tiếp tục bước về phía trước. Kể từ khi Gagaran không chiu thay đổi biệt danh mà cô đặt cho cậu bất kể cậu có nói thế nào, phương pháp hiệu quả nhất là lơ đi không quan tâm đến.

"Cũng đã được một thời gian, Gagaran-sama, Evileye-sama."

Cậu đã tiếp cận với hai người họ và cúi đầu.

"Ừ, đã lâu không gặp. Có chuyện gì, cậu đến đây bởi vì muốn được tôi ôm ấp sao?"

Gagaran hất cằm vào một chiếc ghế, và hỏi cậu với nụ cười của một con dã thú. Nhưng Climb lắc đầu với vẻ mặt trống rỗng.

Đây cũng là một phần trong trò đùa thường ngày của Gagaran. Tuy nói thế, nhưng không có nghĩa hoàn toàn là đùa. Nếu Climb lỡ dại mà quả quyết trả lời, cho dù có là nói đùa đi nữa, Gagaran cũng sẽ ngay lập tức kéo cậu vào một căn phòng trên tầng hai với sức mạnh áp đảo, mà không có bất kỳ cơ hội nào cho cậu phản kháng. (ED: Hấp riêm)

Gagaran đã công khai tuyên bố rằng sở thích của cô là trai tân, cô là loại người như vậy.

Khác với Gagaran, Evileye ngồi đối diện không chút biểu hiện. Bạn thậm chí còn không thể biết được ánh mắt của cô ấy đang hướng đến nơi nào

"Không. Tôi ở đây vì một yêu cầu từ Aindra-sama."

"Huh? Từ thủ lĩnh?"

"Vâng. Tôi sẽ truyền đạt thông điệp của cô ấy. ."

"Tôi hiểu rồi. Hmm, chắc là cậu đã gặp rất nhiều rắc rối cho một việc tầm thường thế này."

Climb nhớ ra mình có một điều muốn nói với Gagaran, người đang để một cười nhe răng kia.

"Hôm nay tôi thấy may mắn vì được Stronoff-sama chỉ dẫn luyện kiếm. Ông ấy đã khen ngợi đòn [high vertical strike] mà cô đã dạy tôi trước đó."

Cậu đã học được động tác này từ cô ấy ở sân sau của quán trọ này. Gagaran mỉm cười rạng rỡ.

"Oh, chiêu đó ah! Không tệ. Nhưng..."

"Vâng. Tôi sẽ không thấy thõa mãn và tiếp tục chăm chỉ tập luyện."

"Như thế là rất tốt, nhưng hãy giả định rằng cử động này sẽ bị chặn và bắt đầu tập luyện một kỹ năng ứng phó sau đó."

Cho dù là trùng hợp hay là kinh nghiệm của những chiến binh hàng đầu, lời khuyên của Gagaran cũng tương tự như của Gazef. Rõ ràng là có sự hiểu lầm bởi gương mặt ngạc nhiên của Climb, Gagaran cười nói.

"Thực ra kỹ năng [vertical slash] này có thể hiểu là chém phát chết luôn. Thực ra là tùy vào từng hoàn cảnh mà chọn ra một kỹ năng tất sát trong vô vàn kỹ năng. Nhưng vấn đề là, nó không thể đối với cậu."

Cô đã ngụ ý rằng đó là vì cậu không có tài năng.

"Vì vậy nên ra đòn bằng cách kết hợp ít nhất là 3 đợt công kích. Cho dù 3 đòn công kích có bị chặn, đối thủ của cậu cũng không thể phản công lại được."

Climb gật đầu.

"Nếu cậu chống lại một con quái vật có tám cánh tay hay thứ gì đó tương tự, nó sẽ không có hiệu quả. Nhưng với con người lại khác. Mặc dù chiến đấu theo khuôn mẫu sẽ cực kì nguy hiểm nếu bị đối thủ nhìn ra, nhưng nó vẫn khá hiệu quả khi chống lại đối thủ mà cậu gặp lần đầu. Hãy suy nghĩ về một phương thức nào đó giúp cậu chủ động hơn, hơn nữa và hơn thế nữa."

"Tôi hiểu rồi."

Climb nghiêm túc gật đầu.

Vào sáng nay, chỉ có duy nhất một lần là cậu chủ động tấn tấn công Gazef như thế. Tất cả những đòn khác đều bị chặn và bị đánh trả lại.

Cậu sẽ đánh mất tự tin? Không.

Cậu sẽ rơi vào tuyệt vọng? Không.

Ngược lại.

Ngược lại hoàn toàn.

Một người bình thường vẫn có thể nhắm đến chiến binh mạnh nhất Vương quốc, không, là mạnh nhất các nước làng giềng. Cậu cũng biết rất rõ là đối thủ của mình đã không chiến đấu nghiêm túc. Nhưng đối với Climb, một kẻ đang đi trên một con đường hoàn toàn không có ánh sáng, chừng đó đã là quá đủ cho một sự khích lệ.

Nó nói với cậu rằng nỗ lực của cậu không phải là vô ích.

Khi nhớ lại, những gì mà Gagaran cố gắng truyền đạt đã chạm vào trái tim cậu.

Mặc dù cậu không tự tin dám chắc bản thân có thể thành công tạo ra một sự kết hợp giữa các chiêu thức hay không, nhưng vẫn có một ngọn lửa bùng cháy trong tim cậu. Trong tương lại, cậu muốn chiến đấu với vị tướng quân, cậu muốn mình có đủ sức mạnh để làm ông ta nghiêm túc lên một chút.

"... Giờ mới nhớ, không phải cậu muốn nhờ Evileye chuyện gì đó sao? Là luyện tập ma pháp phải không?"

"Vâng."

Climb liếc nhìn Evileye. Một lời chế giễu từ bên dưới chiếc mặt nạ. Không nghi ngờ gì dù có chuyển sang một chủ đề tương tự cũng chẳng thay đổi được kết quả.

Tuy nhiên-

"Cậu nhóc."

Một âm thanh khó nghe truyền vào tai cậu.

Bỏ qua một thực tế là dù đã qua một lớp mặt nạ, âm thanh kia vẫn tạo nên một sự bí ẩn nhất định. Cho dù có mặt nạ, miễn là âm thanh không quá trầm, hẳn là có thể nhận ra được phần nào. Tuy nhiên, bạn có thể nhận ra là không phải tuổi hay cảm xúc ẩn chứa đằng sau giọng nói của Evileye. Âm thanh đó hầu như không đủ để nhận ra là giọng nói của nữ. Nó giống như của một bà già hoặc một đứa trẻ, bằng phẳng và vô cảm.

Đó là bởi vì chiếc mặt na của Evileye là một đạo cụ ma thuật, nhưng tại sao cô ấy dùng thứ này chỉ để che đậy giọng nói của mình?

"Cậu không có tài năng. Hãy thử một cái đó khác đi."

Một lời nói thẳng, toàn bộ những gì cô cần nói.

Tự Climb hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.

Cậu không hề có bất kỳ tài năng nào. Không, không riêng gì ma pháp.

Bất kể cậu có vung kiếm bao nhiêu lần, bất kể cậu có bị chảy máu và đôi bàn tay cần cù có đầy vết phồng rộp, cậu không thể nào đạt đến một trình độ mà bản thân mong muốn. Bức tường mà những người tài năng dễ dàng vượt qua, lại trở thành một vật cản tuyệt đối mà cậu không thể bước qua.

Ngay cả như vậy, đó không phải là lý cho phép cậu lười biếng với nổ lực để vượt qua bức tường đó. Bất kể là cậu có bất tài đi chăng nữa, điều duy nhất cậu có thể làm là tin tưởng vào nổ lực của bản thân ít nhất cũng sẽ là cho phép cậu bước một bước về phía trước.

"Có vẻ như cậu không chịu chấp nhận."

Như thể đọc được cảm xúc của Climb qua lớp mặt nạ sắt vô cảm của mình, Evileye nói tiếp.

"Những người có tài năng, họ đã có nó từ khi sinh ra... Một số người nghĩ rằng cái tài năng ấy chỉ đơn giản là một nụ hoa chưa nở và rằng mọi người đều có nó... Hừm. Tôi xem điều đó không hơn gì ngoài sự ghen tỵ. Những kẻ kém coi luôn tự an ủi mình bằng những lời như vậy. Cũng giống như lãnh đạo của [Thirteen Heroes]."

Lãnh đạo của [Thirteen Heroes]; truyền thuyết nói rằng, người anh hùng đó chỉ là một người bình thường. Mặc dù người đó yếu hơn so với bất kỳ ai, nhưng người anh hùng đó đã trở thành kẻ mạnh nhất bằng cách không ngừng vung thanh kiếm cho dù toàn thân chi chít thương tích. Sức mạnh của anh hùng có thể tăng lên mà không có điểm dừng.

"Nhưng tài năng của người đó chỉ đơn giản là không nở rộ và thời điểm đó thôi. Cậu thì khác, ngay cả khi cậu đã nỗ lực hêt mức cũng chỉ ở mức đó. Vì vậy... Tôi sẽ không nói là cậu phải từ bỏ, nhưng ít nhất tôi sẽ cho cậu biết vị trí của mình."

Sau những lời lạnh lùng của Evileye, không khí trở nên im lặng. Và cũng chính cô phá vỡ sự im lặng này.

"Gazef Stronoff... là một ví dụ xuất sắc về con người với tài năng. Climb.... Cậu tin là có thể lắp đầy khoảng cách giữa cả hai bằng việc chăm chỉ luyện tập sao?"

Climb nghẹn lại. Sáng nay cậu đã hiểu cách biệt giữa hai người mà không thể khắc phục bằng việc luyện tập.

"Thật ra, đây không phải là so sánh công bằng đối với cậu. Những người duy nhất có thể làm đối thủ với thanh kiếm của Gazef mà tôi biết là [Thirteen Heroes]. Gagaran cũng có kỹ năng khá cao nhưng vẫn không thể đánh bại ông ấy."

"... Đừng nói những điều không thể. Gazef-Oji-san là một người đã đặt chân vào cảnh giới của anh hùng."

Gagaran đáp lời Evileye với một nụ cười.

"Hey,hey, Evileye. Chẳng phải những anh hùng được coi là quái vật với tài năng huyền thoại- cái loại cảnh giới siêu việt của nhân loại?"

"... Tôi không phủ nhận điều này."

"Mà ta cũng chỉ là con người. Tôi không có cơ hội để đạt được mức độ của những người anh hùng."

"... Nhưng cô vẫn có tài năng. Cô khác với một người như Climb. Climb, đừng cố gắng với tới các vì sao."

Climb cũng hiểu rất rõ. Nhưng dù có là vậy, nếu cứ nói với cậu điều đó nhiều lần thì cũng sẽ làm cậu nhụt chí. Cho dù là thế, cậu vẫn không có ý định thay đổi con đường của mình.

-Đó là số phận của cậu đã được công chúa-

Cảm nhận được ý chí của Climb, Evileye tặc lưỡi dưới chiếc mặt nạ.

"... Tôi đoán là cậu sẽ không dừng lại ngay cả khi tôi nói đến mức đó."

"Không."

"Cậu đúng là ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc."

Cô lắc đầu, không thể hiểu được cậu ấy.

"Tiến về phía trước với một ước muốn không thể chắc chắn sẽ hủy hoại cơ thể cậu. Tôi lặp lại lần nữa, hãy biết vị trí của mình."

"Tôi hiểu những gì mà ngài muốn nói."

"Nhưng tôi thấy cậu không có ý định hiểu. Cậu rất cứng đầu. Nó sẽ dẫn cậu vào thẳng quan tài... Sẽ không ai khóc nếu cậu chết đâu?"

"Huh? Gì thế, Evileye? Cậu gay gắt với Climb vì đang lo lắng cho cậu ta à?"

Đôi vai của Evileye rũ xuống khi nghe thấy những lời này. Cô nắm lấy cổ áo của Gagaran với đôi tay đang mang bao tay của cô và hét lên khi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Im đi cái đồ đầu thịt!"

"Tôi nói sai sao?!"

Evileye không thể nói một lời nào với Gagaran, người vẫn đang bình thản khi bị cô túm lấy cổ áo. Sau đó cô tựa vào chiếc ghế, và cố gắng thay đổi chủ đề, quay mũi tên về Climb.

"Đầu tiên, cậu phải nắm vững kiến thức về ma pháp. Nếu kiến thức của cậu được cải thiện, cậu có thể dự đoán được chuyển động của kẻ thù sử dụng ma pháp. Và sau đó, cậu có thể đưa ra chiến lược thích hợp."

"Này, cậu có biết là có vô vàn loại ma pháp khác nhau và cậu đang bảo với cậu ấy là phải nghiên cứu tất cả chỗ đó? Cậu không phải là quá tàn nhẫn sao?"

"Sự thật không phải vậy. Có một cái điểm chung của mọi ma pháp mà một magic caster thường tập trung vào. Cậu có thể bắt đầu bằng cách nghiên cứu nó."

Evileye ngụ ý rằng nếu không thể làm chủ được điều đó, cậu nên từ bỏ.

"Vấn đề không nằm ở số lượng, có lẽ cậu ta sẽ làm chủ được nó nếu cậu có thể nghiên cứu các loại ma pháp bậc 3."

"... Hey, Evileye, cậu có nói là có ma pháp bậc 10 và không ai có thể làm chủ được ma thuật đó? Nhưng sao lại có thông tin về chúng? Tại sao vậy?"

"Hừm..."

Với bầu không khí của một giáo viên đang giảng dạy cho học sinh, Evileye khẽ phất chiếc áo choàng. Sau hành động này, tiếng ồn ào quanh họ đã lặng đi. Giống như một bức màn mỏng đã bao trùm lên cả họ và chiếc bàn.

"Đừng hoảng hốt. Tôi chỉ kích hoạt một đạo cụ tầm thường thôi."

Cử chỉ thận trọng của cô là không muốn để khác nghe thấy? Nhận thấy câu trả lời của Evileye dành cho câu hỏi của Gagaran là đủ quan trọng để sử dụng một đạo cụ, Climb ấn định tư thế của mình trong khi chời đợi.

"Có một truyền thuyết xa xưa- một trong những câu chuyện được truyền lại, đã từng tồn tại một nhóm người được gọi là [Eight Greed Kings]. Một số người gọi họ là những kẻ đánh cắp quyền năng của chúa trời và cai trị thế giới này bằng sức mạnh tuyệt đối."

Climb có biết về câu chuyện này. Như một câu chuyện cổ tích, nó khá là phổ biến, bất cứ ai có chút học thức đều biết về nó.

Nói tóm lại, [Eight Greed Kings] xuất hiện cách đầy 500 năm. Cao hơn cả bầu trời, giống như con rồng, [Eight Greed Kings] hủy diệt nhiều nước và cai trị thế giới với sức mạnh khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, bởi lòng tham, họ tự tàn sát lẫn nhau và dẫn đến sụp đổ.

Mặc dù câu chuyện về họ khá mơ hồ, đã có người cho rằng liệu họ có thật hay chỉ là hư cấu. Climb cảm thấy rằng câu chuyện này đã phóng đại quá mức. Tuy nhiên, đã có nhiều người trong giới mạo hiểm giả cho rằng họ đã từng tồn tại, trong thực tế, nếu còn tồn tại, sức mạnh của họ vượt qua bất kỳ ai ở thời điểm hiện tại.

Cơ sở cho luận điểm này là sự tồn tại của một thành phố giữa sa mạc xa về phía nam. Người ta nói rằng thành phố được xây dựng nên để làm thủ đô của [Eight Greed Kings] khi họ cai trị lục địa này.

Trong khi Climb chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng cậu, Evileye nói tiếp.

"Người ta nói rằng [Eight Greed Kings] có vô số vật phẩm mạnh mẽ. Và thứ mạnh nhất trong số đó là một vật phẩm được gọi là [Nameless Spellbook]... là cái tên của một quyển sách ma pháp. Đây là đáp án cho cậu."

"Cái gì? Cậu đang nói là ma pháp được lưu giữ trong cuốn sách đó?"

"Phải. Đó là một vật phẩm ma thuật nắm giữ quyền lực vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại. Họ nói rằng tất cả ma pháp đều được ghi lại trong quyển sách đó. Tôi không biết nhiều về cuốn sách này, có một tin đồn là ngay cả những loại ma thuật mới được sáng tạo ra cũng được nó tự động ghi lại."

Climb có biết về huyền thoại của [Eight Greed Kings] nhưng đây là lần đầu tiên cũng nghe về một cuốn sách như vậy. Cậu mơ hồ nhận thức được sự quý giá của vật phẩm này và vẫn im lặng lắng nghe một cách cẩn thận.

"Với quyển sách làm nên tảng, chúng ta có thể khám phá ra sự tồn tại của ma thuật bậc 10. Dĩ nhiên, chỉ có một số ít người biết về câu chuyện này và [Nameless Spellbook]."

Climb nuốt nước bọt ừng ực.

"Kh-không có ai đi tìm cuốn [Nameless Spellbook] sao?"

Đó là một câu hỏi mà cậu thắc mắc bởi vì họ là những mạo hiểm giả hạng cao nhất.

Nhưng Evileye khịt mũi rồi cười, như thể cậu vừa nói một điều gì đó ngớ ngẩn.

"Hừ. Theo như những người đã thật sự nhìn thấy nó, có một ma thuật mạnh mẽ bảo vệ cuốn sách và ngăn chặn bất cứ kẻ nào không có tinh-thần-công-lí-mạnh-mẽ muốn chạm vào nó. Một vật phẩm có giá trị của một quốc gia sẽ đi cùng với một nguy hiểm tương đương. Tôi biết những gì mình có thể làm và không thể làm, và tôi không muốn mình phải chết giống những kẻ ngu xuẩn như [Eight Greed Kings]."

"Chuyện đó cũng không thể đối với người sở hữu thanh kiếm của 13 anh hùng cũng là thủ lĩnh của hai người sao?"

"... Nó đã thuộc về một cảnh giới khác, một tầm cao mới. Ùm, dù sao thì tôi cũng chỉ nghe kể từ người khác vì thế tôi không dám chắc. Mà chúng ta đi lạc đề rồi. Nhưng dù sao thì đó là câu trả lời của cậu đấy, Gagaran. Cậu hiểu chứ?"

Vì một lý do nào đó, Evileye đã lưỡng lự trong một khoảnh khác ngắn ngủi trước khi mở miệng.

"Climb. Cho dù cậu có khao khát sức mạnh, không được vứt bỏ phần người trong cậu."

"Vứt bỏ phần người trong tôi... ?. Ý của ngài là những người trở thành quỷ dữ xuất hiện trong những câu chuyện?"

"Đó cũng là một loại, còn có những kẻ biến thành Undead hoặc sinh vật ma thuật?"

"Một người bình thường làm sao mà có thể làm được những chuyện như vậy."

"Đó là sự thật... nhưng biến thành một Undead thường thì trái tim của họ sẽ bị biến chất theo. Ham muốn sức mạnh, trở thành Undead để đạt được lý tưởng... trái tim của họ sẽ bị ô uế bởi xác thịt bị chuyển hóa và thay đổi, kết quả là trở thành một thứ đáng sợ."

Một tia sáng mờ của lòng thương hại có thể cảm nhận được qua giọng nói thốt ra đằng sau chiếc mặt nạ. Trông Evileye như thể cô đang nhìn vào một khoảng không xa xôi. Gagaran nhìn cô và nói một cách vui vẻ.

"Chắc công chúa sẽ không ngạc nhiên nếu vào một ngày cô ấy tỉnh dậy và nhìn thấy Climb biến thành một con Ogre chứ nhỉ?"

Như đã hiểu những gì ẩn đằng sau lời nói của Gagaran, Evileye trở về giọng nói của mình.

"...Ừ, đó cũng là một trường hợp. Dùng ma thuật chuyển đổi chủng tộc cũng có tác dụng nhưng hiệu quả thì chỉ là tạm thời. Nói đơn giản thì đó là một cách để nâng cao thể lực của cậu."

"Tôi không muốn đâu."

"Nói đến việc trở nên mạnh hơn, việc chuyển đổi cũng là một lựa chọn tốt. Thể chất của nhân loại bị hạn chế. Tài năng cùng với một cơ thể mạnh mẽ tất nhiên là sẽ có lợi hơn."

Chuyện đó thì quá rõ ràng. Nếu kỹ năng ngang nhau, bên nào có sức mạnh hơn dĩ nhiên là sẽ chiếm lợi thế.

"Thật sự, có nhiều người trong số [Thirteen Hero] không phải là con người. Tuy gọi là [Thirteen Hero], nhưng thật ra là có nhiều hơn 13 người. Nó đã trở thành giai thoại gắn liền với 13 vị anh hùng... Cuộc chiến chống lại Demon-God đã giúp họ vượt qua rào cản chủng tộc. Những kẻ muốn đề cao con người sẽ lưỡng lự khi phải lưu truyền một huyền thoại mà những kẻ thuộc chủng tộc khác lại góp một vai trò tích cực trong đó."

Evileye nói như muốn nhạo báng ai đó. Bầu không khí sau đó ngay lập tức chuyển dịch và cô ấy tiếp tục, giọng nặng trĩu nổi hoài niệm.

"Chủ nhân của [Cyclone Axe] là Warrior Captain of the Air Giant. Còn có thành viên của hoàng tộc Elf, những người sở hữu đặc điểm của Elf cổ đại... Có cả [Dark Knight], chủ sở hữu ban đầu của Kilineyram- thanh quỷ kiếm mà lãnh đạo chúng tôi đang nắm giữ. [The Knight] là người mang dòng máu của quỷ, là hỗn huyết."

"Là bốn thanh kiếm bóng tối...."

Người ta nói rằng một trong 13 anh hùng, [Dark Knight], nắm giữ bốn thanh kiếm: Tà kiếm Hyumilis, Quỷ Kiếm Kilineyram, Hủ kiếm Colocudabar, và Tử Kiếm Sufiz. Lãnh đạo của [Blue Rose], Lakyus, sở hữu một trong số chúng.

"Quỷ kiếm Kilineyram... thanh kiếm mạnh nhất của bóng tối được cho là hình thành nên từ việc ngưng tụ năng lượng hắc ám vô tận. Này, Evileye. Có đúng là nếu toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm được giải phóng, nó sẽ phóng ra một luồng sức mạnh hắc ám đủ sức nuột trọn cả một đất nước?"

"Cậu nói về cái gì thế?"

Evileye có vẻ lúng túng.

"Lãnh đạo của chúng ta có nói như vậy khi chúng ta để cô ấy một mình. Cô ấy nắm lấy tay phải của một mình một cách khó nhọc và nói về một cái gì đó mà chỉ một người phụ nữ có đức tin như cô ấy mới thể kiềm hãm được sức mạnh của thanh kiếm."

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như thế cả..."

Evileye nghiên đầu, nghĩ về điều quái lạ này.

"Nếu như chủ của thanh kiếm nói vậy thì hẳn nó là thật rồi."

"Rồi còn điều gì đó về mặt tối của Lakyus được sinh ra từ ý thức đen tối của cô ấy có phải không?"

"Cái gì?"

"Khi đó, cô ấy đã tự lẩm bẩm với bản thân trong lúc ở một mình. Tôi không nghĩ là cô ấy biết tôi đang ở đó vì vậy tôi đã nghe trộm một chút. ||Ta, nguồn gốc của bóng tối sẽ chiếm giữ cơ thể ngươi một khi ngươi mất cảnh giác và giải phóng sức mạnh của thanh quỷ kiếm này||. Hoặc một điều gì đó tương tự thế, nó nghe có vẻ rất nguy hiểm."(Trans: lại 1 em Chuunibyou)

"Cái đó... không phải là không thể, tôi đoán là. Một số vật phẩm bị nguyền rủa có thể thao túng tinh thần của người chủ sỡ hữu... Nếu lỡ điều này mà xảy ra với Lakyus thì đây không phải chuyện đùa."

"Tôi nghĩ là cô ấy muốn giữ bí mật, nhưng việc này không phải chuyện đùa. Vì vậy tôi đã trực tiếp hỏi cô ấy, kết quả là mặt cô ấy đỏ bừng, và bảo tôi đừng lo lắng."

"Hừm. Cô ấy hẳn đã xấu hổ vì là thân một Cleric mà lại bị điều khiển bởi một vật phẩm bị nguyền rủa. Họ là những người giải trừ lời nguyền mà. Có lẽ cô ấy không muốn chúng ta lo lắng? Cô gái đó, cô ấy tự chịu đựng một mình."(Trans: Mình hok nghĩ vậy đâu :v)

"Kể từ đó tôi đã không còn thấy cô ấy làm thế nữa nhưng... chỉ cần nghĩ về nó, kể từ khi cô ấy có thanh kiếm, hình như cô ấy đeo những chiếc nhẫn giáp vô nghĩa lên cả 5 ngón tay?"

"Tôi cứ nghĩ đó là thời trang, ý cậu là chúng là đạo cụ ma thuật phong ấn hoặc có thể là một chất xúc tác?"

Climb không thể nào duy trì được cái khuôn mặt vô cảm của mình và cau mày.

Cuộc đối thoại hiện tại đã khiến cậu nghĩ rằng có khả năng Lakyus đang dần dần bị chi phối bởi đạo cụ tà ác. Nghĩ về cách cư xử của cô ấy khi ở nơi đó, càng làm tăng sự bất an trong cậu.

"... Renner-sama có thể gặp nguy hiểm."

Climb như sắp lao người đi thì bị Evileye ngăn lại.

"Đừng lo. Tôi nghĩ tình hình không đột nhiên mà chuyển xấu đâu. Thậm chí nếu cô ấy có bị sức mạnh bóng tối kiểm soát, không có cách nào mà mọi chuyện có có thể xảy ra trước khi mọi người phát hiện. Nếu cô ấy không muốn chúng ta biết thì rất có khả năng là cô ấy vẫn còn giữ nó trong tầm kiểm soát. Tôi không nghi ngờ sức mạnh ý chí của cô ấy, nhưng... nghĩ đến việc thanh kiếm có khả năng như vậy... Tôi lại không hề biết gì."

"Trong trường hợp này chúng ta có nên nói chuyện này với Azuth-san?"

"Có chút bực bội khi phải tìm sự trợ giúp từ đối thủ... nhưng vì đó là về vấn đề của cháu gái ông ấy nên tôi nghĩ làm vậy là tốt nhất."

"Ok. Vậy chúng ta có nên làm luôn không? Tôi còn phải điều tra xem hiện tại ông ấy đang ở đâu cái đã."

"Uhm. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Lakyus bất cứ lúc nào."

"Chỉ có Adamantite mới có thể ngăn chặn Adamantite."

"-Hừm?! Ah! Tôi chợt nhớ ra một chuyện, Gagaran. Có một nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite thứ 3 hiện đang cư trú tại E-Rantel."

"Cái gì? Thật sao? Ta mới nghe đó... cậu nghe tin này từ công hội mạo hiểm giả vào sáng nay sao?"

"Không, đó là... oh, phải. Xin lỗi. Tôi quên nói với cậu. Từ những gì tôi nghe được, sắc màu của họ là đen."

"Màu đen? Chúng ta đã có màu đỏ và lam rồi vì vậy tôi nghĩ tiếp theo sẽ phải là nâu hoặc lục chứ."

"Màu đen dùng trong tín ngưỡng về [Six God] nên cũng không có gì lạ hết. Nhóm tiếp theo chắc là trắng."

"Tôi không thật sự thích Pháp Quốc Slane lắm. Do một sự cố, chúng ta đã chiến đấu với những kẻ trong giống như thuộc về một đơn vị bí mật nào đó của Pháp quốc."

Mặc dù Climb cảm thấy mình đã nghe được một cái gì đó vô cùng nguy hiểm, cuộc trò chuyện đã lờ cậu đi và tiếp tục.

"Cậu không thích họ sao, Gagaran?... Mặc dù điều này có vẻ mỉa mai, tôi có thể thông cảm với chính sách của họ. Ừ, nó giống như là tôi cảm thấy rằng vai trò của người giám hộ nhân loại mà họ tự áp đặt cho mình là đúng, ít nhất là từ góc độ của một con người."

"Cái gì hả? Vì mục đích này mà chúng có thể ra tay sát hại những Elf vô tội và Demi-Human sao?"

Sự căm phẫn lộ rõ trên khuôn mặt của Gagaran. Đôi mắt cô như bị thiêu đốt bởi lòng căm thù mãnh liệt. Evileye đáp lại thái độ thù địch của cô bạn mình với một cái nhún vai.

"Xung quanh đây, có một số quốc gia của con người như Vương quốc, Thánh quốc, và Đế quốc. Gagaran, cậu có biết chứ? Càng về xa nơi này, càng có ít những quốc gia của con người. Tùy thuộc vào vị trí, có những quốc gia sử dụng con người như nô lệ. Một trong những lý do lớn nhất mà không có một quốc gia nào như thế gần chúng ta là do Pháp quốc Slane truy lùng các Demi-human."

Cơn nóng giận của cô đã được xoa dịu bằng lời nói của Evileye, Gagaran ủ rũ lẩm bẩm với chính mình.

"Ờ, dù gì thì Demi-Human cũng mạnh hơn so với con người. Con người sẽ không thể làm gì nếu họ đoàn kết lại và phát triển nền văn minh của họ."

"Nếu cậu là con người, cậu sẽ đánh giá cao những hành động của Pháp quốc Slane. Dĩ nhiên, họ có thể có một mặt tàn nhẫn, nhưng cũng không còn ai công hiến rất nhiều cho nhân loại nhiều như họ... um, nó sẽ là một câu chuyện khác nếu cậu hỏi cùng một câu với các bộ tộc thiểu số đang bị thanh lọc. Không chỉ vậy, có một khả năng rất lớn là họ là những người thành lập công hội mạo hiểm giả đầu tiên."

"Có thật không?"

"Có lẽ vậy. Không rõ thật hư thế nào, nhưng khả năng khá lớn. Công hội mạo hiểm giả được thành lập sau cuộc chiến chống lại Demon-God và trong những ngày đó, con người là loài yếu đuối. Họ đã gìn giữ được sức mạnh của họ và để tránh gây xung đột với các quốc gia khác, công hội đã được hình thành nhằm cung cấp sự hỗ trợ."

Khi cô nói xong, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm chiếc bàn. Climb không thể chịu đựng được bầu khí này và mở miệng.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm gián đoạn, Evileye-sama. Ngài nói rằng một nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite mới đã xuất hiện. Tên của họ là gì vậy?"

"Hừm? Đúng rồi. Là- Momon. Người lãnh đạo là một chiến binh được gọi là Hắc Giả Anh Hùng và dường như tên của nhóm vẫn chưa được quyết định. Có vẻ như họ được gọi là [Hắc]."

"Heh~ và còn thành viên khác?"

"Tôi nghe nói là nhóm của họ có hai người, người còn lại được gọi là Tuyệt Sắc Nabe, một magic caster."

"Gì chứ? Chỉ có hai? Cậu đang nói gì thế? Họ hẳn là bị ngu khi quá tự tin vào kỹ năng của mình... Không, có lẽ đó lý do tại sao họ ở đẳng cấp Adamantite. Hẳn là họ đang che giấu điều đó đáng kinh ngạc. Vậy còn? Những chiến công mà họ đạt được?"

"Rõ ràng là nhóm họ chỉ mới lập được hai tháng. Đầu tiên, họ xử lí một biến cố liên quan đến hàng ngàn Undead xuất hiện trong E-Rantel. Sau đó, họ tiêu diệt liên minh các bộ tộc Goblin ở phía Bắc, thu thập một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm ở dãy núi Tove, chinh phục một con Gigant Basilisk, hạ sát một sư đoàn Undead đến từ Bình Nguyên Karche. Tôi cũng nghe nói là họ đã đánh bại một Vampire mạnh mẽ."

"Gigant Basilisk..."

Climb lầm bầm.

Sở hữu đặc tính của cả thằn lằn và rắn, Gigant Basilisk là một con quái vật khổng lồ dài 10m. Nó sở hữu ánh mắt hóa đá với chất độc chết người. Tệ hơn hết là lớp da của dày như Mithril. Nó thực sự là một sự tồn tại đáng sợ. Nếu họ thực sự có thể đánh bại một con quái vật có thể phá hủy cả một thị trấn nhỏ, thì cũng chả có gì kỳ lạ khi họ đứng ở vị trí Adamantium.

Tuy nhiên, cố một vấn đề. Đó là-

"Thật phi thường. Nhưng họ đã thực sự đánh bại một con Gigant Basilisk chỉ với hai người? Chẳng phải chuyện đó là không thể chỉ với một chiến binh và một magic caster sao? Mà không phải là không có khả năng."

-Quả thật không sai. Chỉ có hai người, đó là gần như không thể, đặc biệt là nếu chỉ có một chiến binh và một magic caster. Họ không có bất cứ ai để trị thương. Không chỉ thế, họ còn không có cách nào chống lại ánh mắt hóa đá và chất độc của nó, nhưng vẫn có phương thức tấn công khác để xử lý con quái vật này.

"Ah! Tôi xin lỗi; thật ra thì cũng không hẳn là chỉ có hai người. Từ những gì tôi nghe được, họ còn thuần hóa cả Hiền Vương Rừng Xanh bằng vũ lực."

"... Hiền Vương? Đó là loại quái vật gì?"

Climb bất giác nhớ đến cái tên này là một trong những huyền thoại. Dù sao, lúc này mà xen vào thì thật quá khiếm nhã.

"Tôi cũng không rõ lắm. Theo truyền thuyết kể lại, nó là con quỷ sống ở dãy núi Tove. Sức mạnh của nó là không gì sánh bằng. Trong quá khứ, có một người quen... à, dường như nó không có ở đó vào 200 năm trước khi người đó đến thăm dãy núi này."

Evileye nhún vai khi cho biết con số 200.

Mặc dù tuổi đời tương đương với Elf, vì hành vi vừa rồi của cô, đó có thể chỉ là trò đùa.

"Heh~ có bao nhiêu trong đó là sự thật? Tin đồn thường đi kèm với một chút phóng đại mà, phải không?"

Đúng là như vậy. Trong khi đang kể cho người một khác một câu chuyện, người ta thậm chí còn không nhận thức được mình đang phóng đại sự thật. Câu chuyện đã bị phân tán thành từng mảnh nhỏ làm cho người ta khó mà biết được đâu mới là thật. Đôi khi, mạo hiểm giả cũng tự lan truyền tin đồn để quảng bá tên tuổi của họ.

Nhưng Evileye đã giơ lên một ngón tay và vẫy qua vẫy lại như một cử chỉ bác bỏ.

"Ít nhất thì vụ việc này có khả năng là đúng hoàn toàn. Theo những tin đồn đầu tiên xuất phát từ E-Rantel, anh ta đã tiêu diệt một con Undead khổng lồ bằng thanh kiếm của mình và loại bỏ hàng ngàn con Undead khác. Đó là báo cáo từ những lính gác may mắn sống sót. Báo cáo của họ đều na ná nhau nên hẳn là họ không phóng đại lên quá. Có xác nhận chính thức là họ đã đánh bại hai kẻ chịu trách nhiệm cho vụ việc, xác của bọn chúng cũng được xác nhận. Hơn thế nữa, họ còn đánh bại hai con Skeletal Dragons."

Thấy miệng Gagaran hơi mở, Climb lên tiếng hỏi.

"Có phải nó là khó khăn ngay cả đối với ngài, Gagaran-san?"

"Nếu là về hàng ngàn Zombie hay Skelecton thì không thành vấn đề. Cái đó thì ta có thể tiêu diệt chúng. Miễn cưỡng mà nói thì có thể đánh bại hai con Skeletal Dragons. Nhưng ta không dám chắc về hai kẻ chủ mưu đứng đằng sau một sự việc lớn đến như vậy. Ta không nghĩ mình có thể thắng khi không biết rõ năng lực của đối phương."

"Thậm chí có một số ý kiến cho rằng họ có thể là người của Zuranon."

"Thật chứ, Evileye? Man ~ nếu họ là những môn đồ của Zuranon thì sự việc sẽ rắc rối hơn. Đánh bại họ sau khi đột phá vòng vây của lũ Undead là rất khó. Và nếu cậu phạm phải dù chỉ là một sai lầm nhỏ và trúng độc hoặc bị tê liệt, đó sẽ là kết thúc cho cậu. Họ đã làm gì để trị thương? Họ dựa vào Potion sao? Không lẽ anh chàng chiến binh Momon này có thể sử dụng ma thuật hệ tín ngưỡng như lãnh đạo của chúng ta. Hay người được gọi là Tuyệt Sắc?"

"Tôi không phủ nhận khả năng đó."

Evileye gật đầu với tiếng UMU UMU khi cử động.

"Thế nhưng, một con Gigant Basilisk... chuyện đó vẫn là không thể. Đối với một chiến binh ... nó là kẻ thù tồi tệ nhất đối với một người chiến đấu ở cự ly gần. Kể cả ta có sử dụng [Gaze Bane], vẫn rất khó khăn nếu không ai hỗ trợ."

"Cậu nghe thấy chứ, Climb? Một mình Gagaran thì không phải là đối thủ của nó. Nói cách khác, chuyện này phụ thuộc vào kỹ năng của người phụ nữ tên Nabel đó. Nếu họ phối hợp với nhau có lẽ... họ có thể?"

"Ah ~ việc đó sẽ dễ dàng nếu người phụ nữ tên Nabel đó mạnh mẽ như cậu, Evileye. Nó sẽ đơn giản nếu cậu chỉ solo ở tầm xa với nó, phải không?"

"Chuyện đó là đòi hỏi quá nhiều. Tôi sẽ phải nghiêm túc nếu chiến đấu với nó."

"Nếu hai chúng ta ở một trong hai sự kiện, thứ mà ta có thể đối phó tốt nhất là... Skeletal Dragons. Nhưng có lẽ tôi đã ỷ lại vào cậu quá nhiều, Evileye. Nếu tôi cặp với một magic caster cấp Orichalcum và chỉ có hai người... chiến thắng là bất khả thi."

Climb có một ý nghĩa kỳ lạ.

Magic caster Evileye bá đạo đến vậy sao? Một nhóm thường được lập nên từ các thành viên với sức mạnh và kinh nghiệm tương đương nhau. Liệu có phải giữa họ có một sự khác biệt lớn?

"Không hẳn là vậy đâu. Tôi tự biết mình mạnh đến đâu mà, Gagaran-san. Cậu sẽ không bị một nhóm mới bỏ lại phía sau đâu."

"WOW~ cảm ơn lời khen ngợi của cậu. Okay, muốn ngủ với ta không?"

"Không, tôi xin từ chối."

"Đó là lý do tại sao cậu vẫn là một tên trai tân. Bộ cậu không biết việc đó sẽ là nhục nhã cho một người đàn ông khi họ từ chối một bữa ăn được bày ra trước mắt anh ta sao? Tại sao cậu cứ muốn mãi là trai tân vậy? Cậu định sẽ làm gì khi cậu thực sự làm chyện đó với một cô gái cậu thích? Cậu có muốn được thông báo rằng mình đang rất khó coi? Hay cậu là M?"

Ghì chặt Climb mà không hề cho cậu ta một cơ hội để trả lời, Gagaran buông ra một tiếng thở dài.

"Tốt thôi, không phải là ta đang ép buộc gì cậu đâu. Ta vẫn ổn thôi bất cứ khi cậu muốn làm chuyện đó hãy cứ nói với ta... Nhưng Tuyệt Sắc, huh. Đúng là một danh hiệu buồn nôn. Chắc cái tên chỉ để làm cảnh nhỉ?"

"Cô ta rất xinh đẹp đó. Theo thông tin của tôi. Cô ta-"

Climb nghĩ rằng ánh mắt của Evileye đã dừng lại trên người mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và cậu sớm hiểu là mình đã đúng.

"-Ngang ngửa với Hoàng Kim Công Chúa."

Gagaran nhìn Climb một cách tinh nghịch. Cậu đã dự đoán được những gì cô ấy sẽ nói tiếp theo và đi trước một bước.

"Tiêu chuẩn đẹp, xấu của mỗi người là khác nhau. Và đối với tôi, không có một ai đẹp hơn Renner-sama cả."

"Vâng~ vâng~."

Một âm thanh quá rõ cho sự thất vọng.

"Hmm, chúng ta đã lạc đề rồi. Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc trò chuyện không cần thiết. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch như Lakyus đã hướng dẫn."

Gagaran và Evileye đứng dậy, khỏi chỗ ngồi của mình. Climb cũng làm theo.

"Xin lỗi, Climb. Có rất nhiều thứ ta muốn hai chúng ta làm cùng nhau, nhưng ta nghĩ giờ không phải là lúc."

"Không sao đâu, Gagaran-san. Xin đừng lo lắng về nó. Và Evileye-sama, cảm ơn vì đã cho tôi lời khuyên."

Gagaran lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Climb, rồi phát ra một tiếng cười mệt mỏi.

"Tốt thôt, cậu sẽ sớm quay lại chứ? Hãy chăm sóc cho lãnh đạo chúng tôi, cậu sẽ làm chứ? Bye bye, trai tân... và chắc chắn rằng cậu đã bảo quản trang bị của mình an toàn. Vũ khí bên eo của cậu không phải là thứ cậu thường sử dụng, phải không?"

"Vâng. Cái này là cho trường hợp khẩn cấp."

"Cậu sẽ không thể biết được chuyện gì sẽ xãy ra với mình ngay cả khi cậu không mặc bộ giáp kia, ít nhất hãy luôn mang theo thanh kiếm của cậu bên mình. Đậy là những gì cần có của một mạo hiểm giả, đặc biệt là đối với một chiến binh. Ngoài ra cậu có mang theo vật phẩm mà ta đã cho chứ?"

"Cái chuông? Tôi có đem theo ở đây."

Climb vỗ vào chiếc túi gắn ở thắt lưng.

"Ta thấy rồi. Tốt lắm. Hãy nhớ cho kỹ, với một chiến binh, điều duy nhất chúng ta có thể làm giơ cao vũ khí. Nhưng sẽ kèm theo nguy hiểm. Đạo cụ ma thuật là vật dụng cho phép chúng ta chuẩn bị cho những mối nguy hiểm. Thu thập nhiều đạo cụ và giữ chúng. Và ít nhất phải mang theo 3 lọ [Potion]. Đó là những gì đã cứu mạng ta trong quá khứ."

Cậu đã có 3 lọ [Potion] nhưng chỉ còn hai với một đã cho cậu bé kia. Climb trả lời rằng mình đã hiểu hiểu.

"... Thật bất ngờ khi thấy cậu quan tâm đến người khác đó."

"Cậu đang nói móc ai vậy hả, Evileye?... Xin lỗi vì đã giữ cậu lại, Climb. Cơ bản thì, những gì ta muốn nói là phải luôn luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ."

"Tôi hiểu."

Gagaran gật đầu thật sâu.

Phần 3

Lower Fire Month (9th Month), Day 6, 6:15

Chín người ngồi quanh chiếc bàn tròn.

Mặc dù mỗi kẻ đều là thủ lĩnh của một nhánh trong Eight Finger, nhưng không ai có ý định nhìn vào những người còn lại. Mỗi người đều tập trung vào phần văn bản trước mặt, hoặc nói chuyện với thủ hạ đứng sau lưng.

Tình hình này giống như cuộc họp thủ lĩnh của những tổ chức riêng biệt. Mặc dù không quá căng thẳng, nhưng mỗi kẻ đều cẩn thận đề phòng đám còn lại. Đây cũng là chuyện bình thường. Bởi vì tuy đều thuộc một tổ chức, có quan hệ hỗ trợ, nhưng thực tế thường xuyên xảy ra tranh chấp lợi ích giữa các phân nhánh, rất ít khi có tình huống hợp tác với nhau.

Ví dụ như ngành Ma túy, mọi công đoạn từ điều chế đến tiêu thụ đều do bản thân trong ngành thực hiện. Ngành buôn lậu hay các ngành khác hoàn toàn không can thiệp vào. Cho dù không công khai đối lập nhưng âm thầm đâm sau lưng thì vẫn có.

Với một tổ chức thì những hành vi trên hoàn toàn không có lợi. Nguyên nhân cũng là do bản thân tổ chức này vốn là một đám tội phạm tập hợp với nhau.

Dù vậy, thủ lĩnh của những phân nhánh vẫn phải tham dự cuộc họp thường niên của tổ chức [Eight Finger] vì một lí do.

Kẻ nào không tham gia sẽ bị coi là phản bội, và bị những nhánh còn lại liên hợp tấn công. Đó là lí do mà kể cả những kẻ không hề kinh doanh trong Vương quốc cũng tập hợp tại nơi này.

Cho dù những kẻ sợ chết, luôn ẩn nấp trong bóng tối cũng phải thò mặt ra. Và để đề phòng trường hợp bị ám sát, mỗi thủ lĩnh đều được phép mang theo hai vệ sĩ, và chỉ hai mà thôi.

Ngoại trừ một kẻ.

"Tất cả đã đến đông đủ. Hãy bắt đầu hội nghị thôi."

Sau câu nói của người đàn ông, toàn bộ bảy người kia lập tức điều chỉnh tư thế ngồi của bản thân.

Người vừa mở miệng là chủ trì của đại hổi, cũng là thủ lĩnh của tổ chức [Eight Finger]. Người này ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt hiền lành mang theo vẻ cao quý, nhìn thế nào cũng không giống người của thế giới ngầm.

"Có vài đề tài cần thảo luận. Trước hết là-Hilma."

"Có mặt."

Người vừa đáp lời là một phụ nữ "trắng".

Da dẻ cô ta xanh xao ốm yếu, và mặc trên người là một bộ đồ trắng-như-chính-tay-mẹ-giặt. Một hình xăm con rắn kéo dài từ bả vai cho đến bàn tay đang cầm một ống chất độc màu tím. Với mascara và son môi màu tím, cộng thêm cái quần mỏng tang, cô ta toát lên cái vẻ của một con điếm cao cấp.

Cô ta ngáp một cái.

"Cô không thể nhanh một chút sao?"

"...Nghe nói trang trại trồng thuốc của cô vừa bị tấn công đúng không?"

"Đúng, một ngôi làng được xem như cơ sở sản xuất. Thiệt hại khá nặng. Có lẽ tôi phải cân nhắc đến chuyện cắt giảm lượng phân phối."

"Có biết kẻ nào đã ra tay không?"

"Không, cuộc tấn công khá hoàn hảo...Có lẽ là do một khách hàng nào đó khó chịu chăng?"

"Màu gì?"

Mọi người xung quanh đều hiểu rõ ý của câu hỏi.

"Không biết. Tôi cũng mới nhận được tin thôi, làm gì có thời gian điều tra đâu."

"Tôi hiểu. Mọi người đều đã biết tình hình rồi đấy. Nếu ai có thông tin xin mời đưa tay lên."

Không ai phản ứng. Chẳng biết là họ không biết hay cố tình không trả lời.

"Tiếp theo..."

"-Này"

Một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo sức mạnh đáng kinh ngạc.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một vị trí. Tại đó có một gã đàn ông đầu hói, với nửa khuôn mặt được xăm chi chít những con thú. Thân hình của gã khá lớn, thậm chí người ta còn có thể thấy rõ cơ bắp nổi lên sau lớp quần áo kia. Ánh mắt gã hoàn toàn lạnh lùng, nghiêm nghị.

Những thủ lĩnh khác đều mang theo vệ sĩ, nhưng chỉ có gã là không. Đương nhiên, mang theo một đám yếu hơn mình chả có ý nghĩa gì cả.

Ánh mắt gã nhìn về phía Hilma. Gã không có ý định trừng mắt với cô ta nhưng đôi mắt sắc lạnh kia đã làm điều đó.

Trong khoảnh khắc hai vệ sĩ đứng sau lưng người phụ nữ hít sâu một cái. Họ có thể cảm nhận được chênh lệch giữa họ và gã đàn ông kia.

Họ biết gã là một con quái vật, có khả năng giết sạch mọi người trong phòng.

"Cô có muốn dùng dịch vụ của bọn ta không? Thật khó khăn để bảo vệ tài sản chỉ bằng đám vô dụng kia."

Zero. Kẻ phụ trách bộ phận bảo an, kể cả công việc bảo vệ cho đám quý tộc. Mà trong tổ chức [Eight Finger], gã nổi tiếng là kẻ có chiến lực mạnh nhất. Nhưng lời đề nghị này-

"Không cần!"

Một lời từ chối.

"Tốt thôi. Ta cũng không muốn tiết lộ căn cứ cho kẻ khác."

Sự việc cứ thế kết thúc. Zero mất hứng nhắm mắt lại. Nhìn qua thì không khác gì một khối đá.

"Zero, ta muốn sử dụng dịch vụ của các ngươi."

Một người đàn ông cao gầy lên tiếng. Hình ảnh yếu ớt của hắn tương phản hoàn toàn với Zero.

"Zero, ta muốn thuê vài gã từ chỗ ngươi."

"Gì thể, Cocco Doll. Ngươi có khả năng chi trả không?"

Trong khi ngành buôn ma túy của Hilma đang phát triển, ngành buôn nô lệ của Cocco Doll thì lại giảm. Nguyên nhân là do những nỗ lực của vị Hoàng kim công chúa kia, khiến hắn và đám thủ hạ phải ẩn xuống lòng đất.

"Không cần lo, Zero. Nếu có thể, ta muốn một kẻ thuộc [Six Arms], một kẻ tinh nhuệ."

"Oh?"

Zero mở mắt, lòng hiếu kì của gã đã bị gợi lên.

Gã không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Hầu như những người khác đều có chung biểu cảm như thế.

Cái tên [Six Arms] bắt nguồn từ anh chị em của [God of Theft], một kẻ có sáu cánh tay. Họ là những thành viên mạnh nhất thuộc bộ phận bảo an.

Không cần phải nói, mạnh nhất chính là Zero, nhưng năm tên còn lại cũng không yếu hơn bao nhiêu. Một tên có khả năng cắt không gian; một kẻ thao túng ảo ảnh; thậm chí trong đó có cả Elder Lich, một Undead mạnh mẽ.

Nếu Gazef và những nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantium là lực lượng mạnh nhất ngoài ánh sáng, thì [Six Arms] là nhóm mạnh nhất trong thế giới ngầm. Thuê một kẻ tầm cỡ như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất.

"Ngươi gặp phải rắc rối lớn như vậy sao? Được rồi, chỉ cần ngồi đó và chờ đợi thôi. Thuộc hạ mạnh nhất của ta sẽ đảm bảo cho hàng hóa của ngươi."

"Xin lỗi~ Ta đang có chút rắc rồi với một ả mà chưa thể xử lí ngay được. Sử dụng lực lượng như thế có lẽ hơi thái quá, nhưng nếu cửa hàng đó bị phá thì sẽ rất khó khăn. Chuyện thanh toán...lát nữa bàn sau nhé."

"Được!"

"Có thể lập tức phái người sau khi kết thúc hội nghị được không? Ta có một nhiệm vụ khẩn cấp giao cho hắn."

"Hiểu rồi, ta có mang theo hắn. "

"...Hiện tại qua chủ đề tiếp theo.Mọi người hãy cho ý kiến về nhóm mạo hiểm giả Adamantium mới xuất hiện [Hắc] Momon."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 5-Giao Đoạn

Leng keng. Âm thanh của kim loại va đập vào nhau.

Sau khi đã xác nhận rằng trong túi không còn gì nữa, Ainz xếp những đồng tiền vàng lấp lánh thành từng hàng chỉnh tề trên mặt bàn

Cậu đặt đồng vàng và đồng bạc thành một đống 10 miếng và tính toán.

Mặc dù đã tính đi tính lại nhiều lần, Ainz vẫn nhặt chiếc túi lên và nhìn vào bên trong.

Không cần phải nói, nó trống rỗng- sau khi xác nhận lần thứ hai, Ainz tiện tay ném cái túi sang một bên và ôm lấy đầu của mình.

"Không đủ ...Chỗ này không đủ..."

Khuôn mặt con người của cậu được tạo ra từ ảo ảnh trở nên nhăn nhó. Tất nhiên, núi tiền xu ở trước mặt cậu là một gia tài nhỏ. Đó là một số tiền mà một người bình thường từ thế giới này dù mất cả đời cũng sẽ không kiếm được. Nhưng từ cái nhìn chúa tể Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, kẻ duy nhất kiếm ra tiền của thế giới này, thì số tiền này thiếu trầm trọng và là vấn đề cần lo lắng.

Cảm xúc của Ainz khi vượt quá một ngưỡng nhất định sẽ bị áp chế lại. Ví dụ, nếu cậu hoảng loạn do chỉ còn lại một đồng bạc duy nhất, tâm trí của cậu sẽ ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên hiện nay, tác dụng này không kích hoạt vì tâm trí của cậu vẫn biết rằng còn một số tiền vàng trong ngân khố. Điều này để lại cho cậu một cảm giác lo lắng.

Ainz lắc lắc cái đầu và chia số tiền vàng ở phía trước của cậu thành các cột dựa trên những đống tiền sẽ được chi tiêu vào việc gì

"Thứ nhất, đây là nguồn vốn bổ sung cho Sebas."

Biểu cảm trên khuôn mặt Ainz cứng lại khi thấy đống tiền giảm đi một ít

"Tiếp theo là ...dựa theo yêu cầu của Cocytus, cung cấp chi phí viện trợ cho việc khôi phục các làng Lizardmen cũng như các công cụ cần thiết..."

Mặc dù nó không cần nhiều như trước, nhưng núi tiền một lần nữa sút đi và chỉ còn lại một vài đồng tiền vàng.

"... Về các nguồn cung cấp cho các làng Lizardmen, chỉ cần mua đồ từ Công hội Mạo hiểm giả nếu lợi dụng danh nghĩa của một mạo hiểm giả cấp Adamantium. Có lẽ sẽ được giảm giá một chút một chút...vì vậy cứ quyết như vậy đi? "

Cậu lấy lại một vài đồng tiền vàng từ đống vàng dành cho Cocytus.

"... Có lẽ mình nên tìm một thương gia làm nhà tài trợ. . . như vậy khi làm một mạo hiểm giả sẽ có một khoản thu ổn định "

Mạo hiểm giả cấp Adamantium, tính cả Ainz ở trong thì Vương Quốc này chỉ có 3 người . Vì vậy mà đôi khi cậu phải nhận nhiệm vụ từ những thương nhân. Ainz ước rằng có thể nhận loại nhiệm vụ này nhiều hơn, vì nó rất dễ dàng và mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, cậu lại luôn lưỡng lự khi làm mấy cái đó

Cậu lo sợ rằng người dân và mạo hiểm giả khác sẽ xem Momon là một người tham lam, sẵn sàng nhận tất cả nhiệm vụ chỉ vì tiền

Ainz đã lên kế hoạch khiên cho tất cả mọi người đều tán tụng hình tượng anh hùng của Momon, chỉ cần thời cơ đến, Ainz Ooal Gown sẽ trở thành một cái tên nổi tiếng. Để kế hoạch này thành công, Ainz luôn phải chú ý đến đánh giá của người khác về bản thân cậu.

"Nhưng ... mình không có tiền. Có lẽ mình không nên ở lại trong một quán trọ như thế này. "

Ainz nhìn quanh căn phòng lộng lẫy.

Đây là phòng lộng lẫy nhất của quán trọ tốt nhất trong E-Rantel. Số tiền cho căn phòng này là rất lớn. Vì nó Ainz không cần nghỉ ngơi nên nó thật vô dụng với cậu, cậu muốn sử dụng số tiền này đề thuê một căn phòng khác.

Các bữa ăn cũng như vậy. Bởi cậu không cần ăn nên những bữa ăn xa hoa do nhà trọ cung cấp cũng chả có ý nghĩa gì. Sẽ tốt hơn nếu từ chối bữa ăn đó và tiết kiệm tiền cơm.

Tuy nhiên, Ainz biết rất rõ rằng cậu không thể làm vậy.

Ainz là, không, Momon là mạo hiểm giả cấp Adamantium duy nhất của thành phố này. Một người như vậy không thể lấy một quán trọ giá rẻ làm nơi cư trú cho mình

Các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống là một trong những cách dễ dàng nhất trong việc so sánh mình với những người khác. Một mạo hiểm giả cấp Adamantium phải ăn mặc và ở một nhà trọ phù hợp với cấp bậc của bản thân

Cái này được gọi là hư vinh và thể hiện.

Đó là lý do tại sao Ainz không thể ở các nhà trọ bình dân ngay cả khi cậu biết rằng thật lãng phí tiền cho điều này.

"Nếu Công hội mạo hiểm giả nghĩ rằng mình rất có giá trị thì liệu họ có nên trả tiền trọ cho mình không nhỉ... Haa ... mình đoán họ sẽ làm điều đó nếu mình đề nghị."

Nhưng cậu không muốn nhận ân huệ từ người khác. Cho đến bây giờ, khi nhận được các yêu cầu khẩn cẩn, cậu luôn lập tức hành động và làm việc để mọi người sẽ mắc nợ cậu. Cậu muốn mọi người mắc nợ cậu thật nhiều. Lãng phí vào một vấn đề tầm thường thế này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu.

"Ah ~ Mình đang rất túng quẫn. Mình nên làm gì bây giờ? Sau cùng, có lẽ mình nhận một vài nhiệm vụ...? Nhưng gần đây không có nhiệm vụ nào đáng giá cả. Và nếu như nhận quá nhiều nhiệm vụ có lẽ sẽ gây phản cảm với các mạo hiểm giả khác... "

Cậu muốn đưa Ainz Ooal Gown trở thành một truyền thuyền vĩnh cửu, tất nhiên không phải tiếng xấu lan xa mà là lưu danh muôn đời. Ainz làm một động tác thở dài và tính tiền chi tiêu của mình trong đầu từ những đồng xu còn lại.

"Nói đến tiền, tiền lương của những thủ vệ nên làm thế nào?"

Ainz suy nghĩ trong khi ngả người ra ghế và nhìn lên trần nhà.

Những Thủ vệ nhấn mạnh rằng họ không cần cái được gọi là tiền lương, được phục vụ Đấng Tối Cao mà là niềm vui lớn nhất của họ, làm sao họ có thể nhận tiền được.

Nhưng từ quan điểm Ainz , cậu đặt câu hỏi liệu nó có ổn không cho khi cậu đơn giản chấp nhận ý tốt của họ. Phải có phần thưởng để bù đắp công sức đã bỏ ra

Ngay cả khi những Thủ vệ khăng khăng nói rằng lòng trung thành với Đấng Tối Cao là phần thưởng tốt nhất, nhưng Ainz rất khó chấp nhận điều đó

Có thể nó chỉ là cái suy nghĩ đã làm việc cho công ti thì phải trả tiền lương của riêng cậu. Tuy nhiên, cậu không thể từ bỏ quan điểm lao động thì phải có thù lao.

Tiền lương có thể làm cho những đứa nhóc vô tri kia sa đọa. Ngay cả như vậy thì cậu vẫn nghĩ nó có giá trị thử nghiệm

"Câu hỏi đặt ra là mình sẽ thưởng cho họ những gì."

Đôi mắt cậu chuyển từ trần nhà xuống vài đồng tiền vàng còn lại trên bàn.

"Nếu xem những Thủ vệ là người đứng đầu bộ phận của một công ty, họ sẽ có mức lương tối thiểu là 15 triệu Yên hàng năm ... Shalltear, Cocytus, Aura, Mare, Demiurge ... chắc Albedo sẽ cần nhiều hơn một chút? Vì vậy, nhân với sáu và ... Hmm, không có biện pháp. Mình không thể gom được nhiều tiền như vậy "

Ainz ôm đầu suy nghĩ và đột nhiên mở to mắt.

"Có rồi! Mình có thể thay thế nó bằng cái khác! Đồng tiền đó chỉ có thể được sử dụng trong Nazarick - làm một cái gì đó giống tiền giấy đồ chơi trẻ em và nó có giá trị tương đương với ¥ 100,000! "

Sau một hồi suy nghĩ, Ainz cau mày một lần nữa.

Nhưng họ có thể sử dụng tiền này để làm gì?

Tất cả các cơ sở trong Nazarick được miễn phí. Ngay cả khi cậu nghĩ về việc đúc tiền xu, cậu không thể nghĩ nó sẽ được dùng vào việc gì

"Có thể sử dụng nó để mua các vật phẩm từ thế giới này?"

Ainz so sánh hàng hóa chung của thế giới này với những thứ ở Nazarick và nghi ngờ liệu có Thủ vệ nào muốn vật phẩm ngoại giới không.

(note: ngoại giới chỉ thế giới bên ngoài Nazarick)

"Nhưng nếu mình bắt đầu tính phí cho những thứ được miễn phí từ trước đến giờ, nó sẽ phản tác dụng ...mình nên làm những gì đây..."

Sau khi suy nghĩ một hồi, Ainz đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Phải rồi! Mình có thể hỏi các Thủ vệ nghĩ gì về nó a. Chỉ cần hỏi nếu có tiền thì họ muốn mua thứ gì, như vậy thì không phải ổn rồi sao! "

Ainz lẩm bẩm một cách hạnh phúc về ý tưởng tốt đẹp của cậu, nụ cười của cậu đột nhiên trở nên đắng chát.

"Dù sao..."

Cậu nhận ra rằng cậu đang nói chuyện với chính mình nhiều hơn và thường xuyên hơn.

Cậu biết rằng nó bắt đầu nhiều hơn khi trò chơi gần kết thúc, những đồng bạn trong guild không còn xuất hiện nữa khiến cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng tại sao cậu vẫn thích lẩm bẩm một mình dù cho các NPC đã xuất hiện ý chí và có khả năng tự mình hành động ?

Có lẽ nó đã trở thành một thói quen, vẫn...

"Bởi vì mình vẫn một mình ..."

Ainz nở một nụ cười cô đơn.

Tất nhiên, nói cậu vẫn cảm thấy cô đơn khi các NPC luôn ở bên cạnh cậu có chút bất công với họ. Nhưng cậu cũng đã nghĩ như vậy; rằng việc đóng vai Ainz Ooal Gown, người lãnh đạo của 41 Đấng tối cao - người mà những Thủ vệ luôn mong muốn, có lẽ đã bóp chết nhân cách của Suzuki Satoru.

Ainz thở dài và quay sang nhìn lại vào các đồng tiền trên bàn. Cậu nghe thấy âm thanh gõ cửa

Sau một thời gian ngắn, cánh cửa mở ra. Người đi vào đúng như dụ đoán của cậu - Narberal Gamma, Ainz nhếch một bên mép lên, tạo thành một khuôn mặt trông như thể cậu đang nhìn xuống một người nào đó.

Ảo ảnh cấp thấp của Ainz có thể trực tiếp thể hiện rõ cảm xúc của bản thân lên trên bề mặt. Bởi vậy cậu có khả năng tạo ra biểu hiện không phù hợp dành cho người thống trị Nazarick. Đó là lý do cậu luyện tập vô số biểu hiện khác nhau ở phía trước gương để bất cứ khi nào xuất hiện trước mặt mọi người, đặc biệt là Narberal, cậu có thể có vẻ trang nghiêm hơn. Cậu đã có rất nhiều rắc rối khi thực hành làm biểu hiện khuôn mặt

"Làm sao vậy, Nabel."

Cậu hỏi cô với cái giọng giả vờ

"Vâng, Momon-sa ... san."

"...Dường như từ "-sama" vẫn thường xuất hiện. Dù sao cũng có chút khó khăn khi bỏ đi một thói quen. Ít nhất khi ta nhắc nhở thì cô cũng nên tạm thời sửa chữa. Ta đoán ta phải từ bỏ nỗ lực đó. Ah, đừng cúi đầu, ta không hề tức giận. Dù sao nó cũng cách xưng hô tôn kính mà cô dành cho ta... được rồi, có vẻ tốt bởi vì dường như những người khác bao gồm các Hội trưởng Công hội đang hiểu lầm về chúng ta. Vì vậy có chuyện gì vậy? "

"Vâng, quặng sắt mà người ra lệnh cho đám thương nhân đã đến."

Nó không phải là một mệnh lệnh, mìnhi chỉ muốn mua nó bình thường ....

Tuy trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng biểu hiện trang nghiêm của cậu vẫn không thay đổi

"Ta hiểu rồi ... những quặng sắt từ được lấy đâu? Có phải nó thu thập từ tất cả tám địa điểm không? "

"Thần xin lỗi. Thần đã không hỏi nhiều như vậy. "

"...Tốt rồi. Ta có rất nhiều tiền. Mặc dù ta không biết nó được tập hợp từ bao nhiêu nơi, nhưng ta đủ tiền để mua tất cả. "

Ainz tự tin đem những đồng tiền xu trên bàn cho hết vào một cái túi và ném nó xuống chân của Narberal. Cậu quan sát cái túi tiền được cô ấy cung kính nhặt lên

"Thần hiểu rồi, nhưng thần có thể hỏi người một câu hỏi không?"

"Có liên quan đến lý do tại sao ta mua quặng sắt từ các địa điểm khác nhau?"

Narberal gật đầu, Ainz giải thích rõ ràng cho cô

"Đó là vì ta có thể quăng chúng vào Box Exchange [Rương đổi tiền???]. Nói cách khác, ta muốn điều tra xem các địa điểm khai thác khoáng sản khác nhau thì giá tiền có thay đổi hay không "

Exchange Box không bị ảnh hưởng bởi hình dáng của vật phẩm. Ví dụ, nếu đem một bức tượng đá tinh xảo ném vào, nó sẽ bỏ qua chi phí gia công bức tượng và giá trị của bức tượng chỉ bằng một hòn đá có cùng trọng lượng. Sau đó, sẽ kiểm tra được các thành phần khác biệt, phẩm chất khác biệt- trong vật liệu. Đó là lý do tại sao cậu lại mua quặng sắt từ các địa điểm khác nhau.

" Nabel cô cũng biết, chiếc rương sẽ thẩm định giá cho dù chỉ là một bông lúa mạch."

Mặc dù mình đã cho vào đó một lượng lớn lúa mạch vào đó, thật vất vả mới nhận được một đồng vàng - Ainz nói lầu bầu trong đầu

Đã như thế thì chỉ cần dùng số lượng lớn bù lại, ngay sau đó cậu nghĩ đến tạo ra những cánh đồng lúc mạch rông lớn ở ngoại vi Narazick

Sử dụng Golems và Undead sẽ cho phép họ tạo ra những cánh đồng rộng lớn. Tất nhiên, đã có vô số những trở ngại trước khi đạt đến điểm đó.

"Thần hiểu rồi. Như vậy, thần sẽ tiến hành thu mua chúng càng sớm càng tốt ".

"Phải, nhưng nên cảnh giác một chút. Không có gì đảm bảo rằng cô sẽ không bị tấn công. Nếu điều đó xảy ra ... cô hiểu phải làm gì, đúng không? "

"Sử dụng Shadow Demon (Ám ánh Ác ma) làm lá chắn, từ bỏ việc thu thập thông tin, ưu tiên an toàn của mình lên trên tất cả và toàn lực tiến hành rút lui. Sau đó thần sẽ rút vê Nazarick được giả xây dựng bởi Aura-sama, cung cấp thông tin sai cho địch. "

"Chính xác. Hãy ưu tiên an toàn của cô. Không bao giờ dùng những con đường mà có thể dễ dàng bị tấn công hoặc nơi vắng vẻ. Và ngay cả khi con người nói chuyện với cô hay chọc cô, cũng không cần đánh họ gần chết. Nói thế nào đi nữa ta đã khá sốc khi người đàn ông lần trước vừa khóc vừa cầu xin ta cứu hắn, chỉ vì ông ta cố gắng đến gần cô. Cô cũng phải kiểm soát sát ý của mình. Có thể bóp nát tay của tên ăn trộm những không thể lần nào cũng làm vậy được. Ngoài ra, hạn chế gọi người khác là đồ côn trùng. Nói cách khác, cố gắng không làm tổn thương hoặc giết người. Sau cùng chúng ta là những nhà thám hiểm vĩ đại nhất, Momon và Nabel của nhóm[Hắc]. "

Thấy Narberal biểu hiện rằng cô ấy đã hiểu, Ainz gật đầu sau khi không nghĩ ra được điều gì nên nhắc nhở nữa

"...Hừm. Đại khái cứ như vậy đi. Như vậy đi đi, Nabel. "

Narberal cúi đầu thi lễ và rời khỏi phòng. Ainz đưa mắt nhìn bóng lưng cô ấy, mặc dù không có phổi, nhưng vẫn thờ ra một tiếng nặng nề

"...Cứ lúc thiếu tiền thì lại có một đống việc cần chi tiêu. Chết tiệt. "

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 5-Chương 3: Người Cứu Giúp Và Người Được Giúp

Phần 1

Mid Fire Month (8th Month), Day 26, 15:27

Sau khi hộ tống bà lão về đến nhà, Sebas tiếp tục mục đích ban đầu.

Nơi ông đến được bao quanh bởi những bức tường rộng.

Trong tầm mắt, ông có thể nhìn thấy ba tòa tháp cao. Không tòa tháp thấp hơn tòa tháp nào..

Các tòa tháp bao quanh tòa nhà hai tầng hẹp.

Đây là trụ sở của Hiệp hội Pháp sư quốc gia. Họ cần có một nơi có diện tích rộng để nghiên cứu ra những phép thuật mới và huấn luyện các Magic Caster. Có lẽ vì họ là những người chế tạo các đạo cụ ma thuật nên có thể sở hữu rất nhiều đất đai dù cho không nhận nguồn viện trợ từ vương quốc

Cuối cùng, ông nhìn thấy một cánh cửa đầy uy nghiêm. Cánh cửa gỗ khổng lồ được trang trí cầu kì, hai bên có vô số lính đứng canh gác.

Những người lính canh cửa cũng không ngăn cản Sebas mà chỉ liếc nhìn ông một cái rồi cho qua

Phía trước là một cái cầu thang thật lớn cùng với một cánh cửa dẫn đến những kiến trúc cổ kính. Cánh cửa đó luôn luôn rộng mở để chào đón tất cả khách mời.

Đi qua cánh cửa là một lối vào hội trường nhỏ, và xa hơn nữa là đại sảnh. Trần nhà cao của hội trường được trang trí bằng vô số đèn chùm được thắp sáng bằng phép thuật.

Bên phải là phòng tiếp đãi, có thể thấy một số Magic Caster đang ngồi trên những chiếc ghế sofa trò truyện. Còn bên trái là một bảng thông báo, rất nhiều mạo hiểm giảvà những người mặc áo choàng dường như Magic Caster đang nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc vào tấm da dê được đóng đinh trên tấm bảng.

Sâu trong đại sảnh có đặt một cái quầy, vài người đàn ông trẻ tuổi và phụ nữ ngồi ở sau chiếc quầy. Tất cả họ đều có gắn huy chương trên áo.

Ở hai bên quầy hàng là những con rối không mắt không mũi làm bằng gỗ. Hình như nó được sử dụng làm lính gác. Không tính đến số lượng lính canh ở ngoài, bên trong không hề bố trí lính canh, có lẽ nó đều xuất phát từ do lòng hư vinh của Hiệp hội Pháp sư

Sebas tiến về phía quầy, mang theo những tiếng cộp cộp đều đều

Người đàn ông trẻ ở quầy nhận ra Sebas và nháy mắt cho ông. Sebas nhẹ gật đầu đáp lại. Bởi vì Sebas thường xuyên đến đây, hai người họ đã trở nên quen thuộc với nhau hơn

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười và chào hỏi theo cách thông thường với người đàn ông trước mặt anh.

"Cảm ơn ngài đã ghé thăm Hiệp hội Pháp sư, Sebas-sama. Tôi có thể giúp gì cho ngài? "

"Tôi muốn mua một [Scroll]. Tôi có thể nhìn danh sách chứ? "

"Vâng, tất nhiên."

Người thanh niên nhanh chóng đặt một cuốn sách lớn trên quầy. Có lẽ khi nhìn thấy Sebas thì anh đã lén chuẩn bị tất cả.

Quyển sách được làm từ những tờ giấy trắng cao cấp, bìa của nó thì được bọc bằng da, trông rất tỉ mỉ. Hơn nữa những chữ trong cuốn sách còn được viết bằng kim tuyến , làm cho giá trị cuốn sách tăng lên.

Sebas kéo cuốn sách về phía mình và mở ra.

Thật không may, ông không thể hiểu được nội dung của nó. Không, sẽ chính xác hơn khi nói rằng những người từ Yggdrasil không thể đọc chúng. Mặc dù anh ta có thể hiểu được lời nói của ông vì những luật lệ kỳ lạ của thế giới này, nhưng chữ viết lại là một chuyện khác.

Tuy nhiên, chủ nhân của ông đã đưa cho ông một vật phẩm ma thuật để có thể giải quyết vấn đề này .

Sebas lấy ra một chiếc kinh và đeo vào.

Bên trong là một cặp kính với một gọng kính giống như làm từ bạc. Nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy những mẫu văn tự nhỏ được khắc trên đó. Mắt kính được chế tác từ các tinh thể nước đá màu xanh.

Khi ông đeo nó vào, ma thuật của nó sẽ giúp ông đọc hiểu được những chữ viết

Ông nhanh chóng lướt nhanh qua những trang với độ chính xác cao và đột nhiên dừng tay. Ánh mắt ông dời ra khỏi cuốn sách nhìn về một người phụ nữ trẻ đang bên cạnh những người đàn ông trẻ tuổi phía sau quầy. Ông nói với cô ấy bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Có vấn đề gì không?"

"N-không có gì cả ..."

Cô gái đỏ mặt và cúi đầu.

"Tôi chỉ nghĩ rằng ... rằng tư thế của ngài là khá ấn tượng."

"Cảm ơn rất nhiều."

Sebas nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm cho mặt cô gái càng đỏ hơn.

Quý ông tóc bạc Sebas là một người mà bạn sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài của ông. Với khuôn mặt cương nghị, ông sẽ chiếm được sự kính trọng của chín trên mười người phụ nữ, bất kể tuổi tác. Không thể trách được việc người phụ nữ trẻ tại quầy đã vô thức nhìn chằm chằm vào Sebas; vì điều này khá bình thường.

Sebas gật đầu và nhìn vào cuốn sách, tay dừng lại trên một trang giấy và hỏi người thanh niên một câu

"Cậu có thể cho tôi biết chi tiết về Ma pháp [Floating Board] không ? "

"Tất nhiên."

Người đàn ông trẻ tuổi đã bắt đầu giải thích mà không do dự.

"'Floating Board' là ma thuật cấp một dùng để tạo ra một cái ván bay. Giới hạn độ rộng và sức nặng của tấm ván này phụ thuộc vào Magic Caster, nhưng nếu sử dụng Scroll, nó thể rộng 1m² và chuyên chở trọng lượng 50kg. Pháp sư có thể cách tấm ván tối đa 5m. Bởi vì nó chỉ đi ở phía sau nên nếu pháp sư xoay người 180 độ thì nó cũng di chuyển đến đằng sau người pháp sư. Ma pháp này là ma pháp vận chuyển vật phẩm, thường được thấy ở các công trường xây dụng.

(Note: không chắc ma thuật tạo ra cái gì, có thể là bè hoặc thuyền)

Sebas gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lấy cái này . "

"Hiểu."

Đối với việc Sabas chọn một loại Scroll ế hàng, người đàn ông trẻ tuổi không hề ngạc nhiên.Bởi vì bình thường Sebas sẽ mua các loại scroll tương tự như vậy. Hiệp hội Pháp sư chỉ có thể biết ơn vì ông đã giúp họ thanh lí hàng tồn kho.

"Ngài lấy một cái?"

"Đúng vậy, làm phiền ngươi."

Người thanh niên làm một động tác nhẹ nhàng với người đàn ông ngồi bên cạnh anh.

Sau khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, người đàn ông ngay lập tức đứng dậy và bước qua cánh cửa phía sau quầy. Scroll là một mặt hàng đắt tiền. Cho dù có lính canh gác đi nữa thì cũng không thể tùy tiện trưng bày tại quầy hàng

Khoảng năm phút sau, người đàn ông quay trở lại. Trong tay anh ta là một cuộn giấy da dê.

"Hàng của ngài đây."

Sebas nhìn chằm chằm vào cuộn giấy da được đặt ở trên quầy. Cuộn da dê được chế tác rất tinh mỹ, nó khác hẳn với những đồ khác được bán thị trường. Nhìn vào dòng chữ được viết bằng mực đen trên cuộn giấy, Sebas xác nhận tên của cuộn giấy này và tên Scroll mình muốn mua giống nhau, lúc đó ông mới bỏ cặp kính ra

"Đúng là nó rồi. Tôi mua nó ".

"Cảm ơn rất nhiều."

Người đàn ông trẻ lịch sự cúi đầu.

"Đây là ma pháp cấp 1 và giá của nó là một đồng vàng và mười đồng bạc."

Một lọ thuốc cấp 1 có giá hai đồng tiền vàng. So ra thì Scroll tương đối rẻ. Đó là vì Scroll chỉ có thể sử dụng bởi người có cùng loại ma thuật với nó. Như vậy thì tất nhiên nó sẽ rẻ hơn so với lọ thuốc mà ai cũng có thể dùng.

Tuy nói là rẻ, nhưng một vàng và mười đồng bạc vẫn là một khoản tiền khá lớn đối với người bình thường. Nó tương đương với nửa tháng tiền lương tồi thiểu. Tuy nhiên, đối với Sebas mà nói, số tiền đấy chả thấm vào đâu cả.

Sebas lấy ra một túi da, nới lỏng miệng tui, và lấy từ trong đấy ra 11 đồng tiền. Sau đó ông trao nó cho người đàn ông trẻ tuổi.

"Được rồi. Đã xong."

Người đàn ông trẻ tuổi xác nhận tiền của Sebas không phải tiền giả. Ông thường xuyên giao dịch với họ nên đã chiếm được sự tin tưởng từ họ.

"Một người đàn ông hấp dẫn!"

"Yeah!"

Sau khi Sebas rời khỏi Hiệp hội Pháp sư, những nhân viên lễ tân, đặc biệt là phụ nữ, tập hợp lại với nhau và bắt đầu bàn tán ầm ĩ

Họ từ những người thông minh trở thành thiếu nữ gặp phải bạch mã hoàng tử. Một trong những người đàn ông ngồi ở quầy cau mày lại lộ ra sự ghen tị, nhưng do đã thấy khí chất của Sebas nên vẫn không nói gì

"Chắc trước đây ông ấy đã từng phục vụ cho các gia đình quý tộc lừng lẫy. Hoặc xuất thân của ông ấy là từ một gia đình quý tộc."

Xuất thân từ gia đình quý tộc nhưng lại không thể kế thừa tước hiệu, rồi trở thành quản gia hoặc người hầu cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Danh hiệu quý tộc càng cao, người khác càng muốn sử dụng. Bầu không khí thanh lịch xung quanh Sebas làm những người khác tin rằng ông là một quý tộc.

"Ông ấy thật phong độ."

Nhóm người phía sau quầy gật đầu đồng ý.

" Tôi nghĩ ông ấy mà mời tôi đi uống trà thì chắc chắn tôi đồng ý ngay."

"Đúng, tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi! Chắc chắn! "

Những cô gái ríu rít bàn tán. Từ việc ông ấy là người quen thuộc với những cửa hàng trang nhã lịch sự tới việc ông ấy là một người hộ vệ hoàn hảo và đủ thứ chuyện khác. Những người đàn ông thỉnh thoảng liếc qua và có cuộc thảo luận của riêng họ.

"Ông ta trông khá hiểu biết. Có khi nào ông ta cũng là một ma pháp sư? "

"Cũng có thể."

Các ma pháp mà Sebas chọn ra luôn là những ma pháp mới được phát minh. Đó là lý do tại sao họ có thể đoán rằng ông có kiến thức phong phú về ma thuật. Nếu ông đi mua theo lệnh thì ông chỉ việc nói tên trực tiếp tại quầy mà không cần xem qua cuốn sách. Việc ông đã chọn chúng sau khi xem qua danh sách có nghĩa rằng chính ông là người quyết định sẽ mua ma pháp nào.

"Ông ta chắc chắn không phải là một ông già bình thường. Nói cách khác, cũng bình thường khi nghĩ rằng ông là một bậc thầy ma thuật" -một ma pháp sư lên tiếng.

"Cả cặp kính nữa...chẳng phải trông chúng cực kì giá trị sao?"

"Có khi nó là một đạo cụ ma pháp cũng nên?"

"Không, chắc là một cặp kính cực kì sang trọng thôi? Có lẽ một người lùn đã làm nó." (TL: trong các câu truyện phương Tây người lùn thường được xem là những nghệ nhân bậc nhất chuyên tạo ra những đồ vật và trang sức hoàn mỹ.)

"Phải, thật đáng kinh ngạc khi ông ta sở hữu một cặp kính đẹp như vậy."

"Tôi muốn gặp lại người đẹp đã đi cùng ông ta lần trước."

Những lời lẩm bẩm của người đàn ông vừa nhớ lại gì đó ngay lập tức bị người bên cạnh lên giọng phản đối.

"Cái gì~? Tất cả những gì cô ta có chỉ là nhan sắc. "

"Yeah, tôi cảm thấy tiếc cho Sebas-san. Ông ấy chắc chắn phải làm việc quá sức. "

"Dù cô ta xinh đẹp thế nào, nhưng tính cách thực sự quá tệ. Tôi không thích cái cách mà cô ta nhìn chúng ta. Thật đáng tiếc cho Sebas-san khi phải phục vụ cho hạng người đó. "

Vài lời chỉ trích về một người cùng giới tính từ đám phụ nữ làm đám đàn ông im bặt.

Chủ nhân của Sebas sở hữu một vẻ đẹp khiến kẻ khác rơi vào lưới tình chỉ bằng một cái nháy mắt. Mặc dù người phụ nữ ngồi cạnh họ đủ xinh đẹp để được chọn làm gương mặt đại diện cho Hiệp hội Pháp sư, nhưng sự khác biệt rất lớn. Mặc dù các nhân viên nam muốn bảo họ đừng nên đố kị, nhưng mà kết cục của việc đó khá là rõ ràng. Chẳng ai ngồi đây lại ngốc ngếch đến vậy. Thế nên-

"Này, chuyện phiếm đủ rồi."

Người thanh niên phát hiện một mạo hiểm giảđang bước về phía quầy và nói với đám bà tám, đưa họ về trạng thái nghiêm chỉnh và tiếp tục công việc..

♦♦♦

Rời khỏi Hiệp hội, Sebas ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Việc hộ tống bà lão về nhà tốn thời gian hơn ông nghĩ, bầu trời đã dần chuyển sang màu đỏ. Mặc dù thời gian sắp hết, nhưng ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thường ngày của mình. Cũng không nghiêm trọng gì lắm, ông có nên để phần còn lại cho ngày mai? Hay ông nên hoàn thành phần còn lại của công việc, kể cả nếu phải vượt quá thời gian quy định.

Sự do dự chỉ trong tồn tại trong chốc lát.

Giúp bà lão ấy là quyết định tùy tiện của ông, vì vậy ông phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

"..Quỷ ảnh."

Soạt. Sebas cảm thấy cái bóng của ông chuyển động.

"Hãy chuyển lời đến Solution. Nói với cô ấy rằng ta sẽ về muộn một chút. Đi đi."

Không hề đáp lại, một thứ gì đó chuyển động và rời xa Sebas, như thể đang di chuyển giữa những cái bóng.

"Giờ thì..."

Sebas bước đi.

Ông không hề có đích đến. Mục tiêu của ông là hoàn toàn nằm ngoài vị trí phạm vi thành phố. Ông cũng không hề được ra lệnh làm điều đó; đúng hơn, nó đến từ chính ý muốn của riêng ông như một phần trong nhiệm vụ thu thập thông tin.

"Hôm nay đi theo hướng đó vậy."

Lẩm bẩm một mình, Sebas vuốt bộ râu của mình và một tay xoay quyển trục vòng vòng. Nhìn ông như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.

Ông đi ngày càng xa khỏi trung tâm Vương Đô, nơi có trật tự công cộng tốt nhất.

Sau một đoạn đường quanh co, đường phố dần thay đổi, trở nên dơ bẩn và bốc mùi. Đó là mùi của thức ăn thối và nước thải. Sebas lặng lẽ bước qua bầu không khí hôi thối đang cố bám vào người ông.

Sebas đột ngột dừng bước và quan sát xung quanh. Ông dường như đã vô tình tiến vào một con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ rộng cho hai người.

Mặt trời đang lặn trên con hẻm nhỏ hẹp, xung quanh không hề có một bóng người, khiến cho kẻ khác khó lòng mà bước vào đó. Thế nhưng chẳng có gì khiến Sebas phải bận tâm. Ông bước đi trong yên lặng như thể đang dung hòa vào bóng tối.

Sebas đi qua vài chỗ rẽ, càng đi xung quanh càng hoang vắng. Bỗng nhiên, bước chân không chút do dự của ông khựng lại.

Không hề có một điểm đến cụ thể, ông đã đi theo hướng mà mình thích. Tuy nhiên, ông nhận thấy mình đã đi khá xa khỏi khu vực căn cứ của họ. Sử dụng trực giác của mình, Sebas cảm nhận vị trí hiện tại của mình và tưởng tượng đường trở về.

Mặc dù đó là một quãng đường chả nhằm nhò gì với năng lực vật lý của Sebas, nhưng đó chỉ là theo đường thẳng. Đi bộ sẽ mất khá nhiều thời gian. Đêm cũng sắp buông xuống, tốt hơn là ông nên bắt đầu quay về Ông không muốn làm cho Solution, người đang ở cùng ông phải lo lắng. Nếu một kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện, cả Solution và Sebas đều có Quỷ Ảnh nấp bên trong bóng của họ. Dùng chúng làm lá chắn sẽ câu kéo được khối thời gian cho họ rút lui. Tuy nhiên-

"... Nên quay lại thôi."

Thật lòng, ông muốn tiếp tục đi bộ một chút nữa. Đây giống như sở thích cá nhân của ông; và ông thường quên mất thời gian trong lúc thoả mãn thú vui ấy. Tuy nhiên, ngay cả khi đã quyết định quay lại, Sebas vẫn muốn xem thử phía trước còn có gì nữa và quyết định đi tiếp xuống con hẻm nhỏ.

Khi ông đang lặng lẽ bước đi trong bóng đêm, một tiếng ọp ẹp bất ngờ vang lên phía trước ông khoảng mười lăm mét. Một cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra trước mặt, áng sáng từ đèn nội thất tràn ra bên ngoài. Sebas dừng lại và lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt của mình.

Khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt của một người xuất hiện. Mặc dù ông chỉ có thể nhận thức được hình dáng nhờ ánh đèn từ phía sau, đó có thể là một người đàn ông. Hắn ta xuất hiện để kiểm tra xung quanh và, không nhận ra Sebas, quay trở vào trong.

Uỵch. Đột nhiên, một cái bao tải nặng được ném ra khỏi cửa và rơi xuống đất. Ánh sáng le lói từ cánh cửa rọi vào bao tải, và có thể thấy rõ ràng là có thứ gì đó mềm bên trong.

Mặc dù cửa mở, người đàn ông đã ném cái túi như ném rác vẫn không xuất hiện trở lại.

Trong một khoảnh khắc, Sebas cau mày tự hỏi liệu ông có nên đi tiếp hay quay trở lại. Một tình huống khá phiền phức.

Sau một chút do dự, ông tiếp tục đi xuống con đường yên lặng và hẹp của con hẻm tối.

Miệng chiếc bao tải lớn mở ra.

Tiếng bước chân Sebas vang lên qua các con hẻm và cuối cùng, khoảng cách giữa ông và cái bao được rút ngắn.

Khi ông sắp bước qua, đôi chân của ông dừng lại.

Sebas cảm thấy cái gì đó chạm vào quần của mình. Ông đưa mắt nhìn xuống.

Từ trong bao tải, một cánh tay gầy guộc nhỏ như nhánh cây nắm lấy gấu quần của ông, nối với phần thân trên trần trụi của một cô gái.

Cái bao tải mở rộng, để lộ hết từ phần eo trở lên của cô gái.

Đôi mắt màu xanh của cô ấy trông thật vô hồn, ẩn bên trong là một ánh mắt u ám. Mái tóc rũ xuống đôi vai gầy tong teo do thiếu chất dinh dưỡng. Khuôn mặt của cô đã bị đánh đập, sưng lên như một quả bóng. Làn da khô, nứt nẻ với vô số đốm màu hồng bằng móng tay.

Cơ thể gầy gò gần như không còn sự sống.

Nó chẳng khác một xác chết là mấy. Không, rõ ràng là vẫn còn sống. Bàn tay đang nắm lấy đường viền trên quần Sebas nói vậy. Nhưng liệu có thể gọi một người chỉ có thể thoi thóp thở là còn sống?

"... Có thể vui lòng bỏ tay ra được không?"

Không có phản ứng. Có thể thấy không phải là cô ta lờ đi những gì ông nói. Dưới mí mắt sung vù, cặp mắt âm u chẳng hề có lấy một hình ảnh gì, giống như là đang nhìn vào không trung.

Nếu Sebas cất bước, ông có thể dễ dàng gạt những ngón tay gầy hơn cả nhánh cây đó sang một bên. Tuy nhiên, ông đã không làm như vậy và thay vào đó, ông hỏi lại cô ta.

"... Cô đang gặp rắc rối à? Nếu vậy-"

"-Này, lão già, từ đâu chui ra đấy."

Một giọng nói đầy đe dọa gián đoạn Sebas.

Một gã đàn ông xuất hiện từ cửa. Đôi tay và ngực vạm vỡ cùng một vết sẹo trên khuôn mặt của mình, hắn trừng mắt hung tợn với Sebas bằng một thái độ thù địch. Chiếc đèn lồng trong tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

"Này này này. Nhìn cái gì đây, lão già? "

Gã đàn ông lớn tiếng tặc lưỡi và ra hất hất cằm.

"Biến đi. Nếu lão rời khỏi đây ngay thì tôi sẽ để ông lành lặn. "

Thấy Sebas không động đậy ngay cả khi đã cảnh báo, hắn bước tới một bước. Cánh cửa phía sau đóng sập lại với một tiếng uỵch nặng nề. Rất chậm rãi, gã đàn ông với vẻ đe dọa đặt chiếc lồng đèn xuống dưới chân.

"Thằng già kia, điếc à?"

Gã đàn ông quay vai bẻ cổ, từ từ giơ nắm tay phải lên. Hắn rõ ràng không phải là kẻ sẽ ngại phải dùng đến bạo lực.

"Hmm ..."

Sebas mỉm cười, một nụ cười rất hợp với biểu hiện của một quý ông lớn tuổi. Nụ cười khiến cho người khác cảm nhận được sự tử tế của ông và thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng vì lý do gì đó, gã đàn ông lui lại một bước, như thể trước mặt hắn là một con thú ăn thịt đầy mạnh mẽ.

"Uh, uh, uh, Cái-"

Bị nụ cười của Sebas làm cho kinh sợ, gã đàn ông lắp bắp. Thậm chí không hề nhận ra hơi thở đang ngày một khó nhọc, gã cố gắng lùi xa hơn.

Sebas gắn cộn giấy vẫn cầm trong tay nãy giờ vào thắt lưng, thứ ông đã mua từ Hiệp hội Pháp sư. Ông bước một bước về phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên rồi duỗi tay ra. Gã kia thậm chí còn không kịp phản ứng lại. Bàn tay đang nắm vào vạt quần Sebas rơi xuống đất mà không phát một âm thanh nào.

Như thể đó là tín hiệu, bàn tay chìa ra nắm lấy cổ họng của gã đàn ông và- quá dễ dàng, cơ thể của hắn bị nhấc bổng lên.

So sánh Sebas với gã đàn ông chỉ dựa vào bề ngoài của họ, Sebas không hề có cơ hội thắng. Tuổi tác, cơ ngực, cánh tay, chiều cao, cân nặng, và cả sự của bạo lực toát ra từ cơ thể họ, Sebas đều kém hơn.

Quý ông lớn tuổi đấy đã nhấc cái gã đàn ông mạnh mẽ quá khổ lên không trung bằng một tay-

-Không, không chỉ vậy. Nếu có một bên thứ ba ở đó, người đó có thể cảm nhận rõ ràng sự "khác biệt" giữa hai người. Con người sở hữu những giác quan của sinh vật sống - ngay cả khi chúng kém hơn nhiều so với các loài động vật hoang dã, liệu họ có thể nào không nhận ra sự cách biệt hoàn toàn giữa họ?

Sự "khác biệt" giữa Sebas và gã đàn ông -

-Sự khác biệt giữa kẻ mạnh nhất và kẻ yếu nhất.

Bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, gã đàn ông quẫy chân và giãy giụa. Cố gắng nắm lấy cánh tay của Sebas bằng đôi tay của mình, hoảng sợ lấp đầy đôi mắt gã, như thể gã vừa nhận ra một sự thực rõ ràng.

Gã nhận ra rằng ông già trước mặt mình là một sự tồn tại hoàn toàn khác xa với hình dáng bên ngoài kia. Chống cự vô ích sẽ chỉ khiến cho sự tức giận của con quái vật trước mặt gã đi xa hơn.

"Cô gái đó, cô ấy là 'thứ gì'?"

Một giọng nói trầm lắng chảy vào tai gã đàn ông đang cứng đơ vì sợ hãi.

Giọng nói của ông tĩnh lặng như mặt nước. Một sự tương phản hoàn toàn với việc ông ta đã nhấc bổng gã lên bằng một tay khiến gã chỉ càng thêm sợ hãi.

"L-là nhân viên của chúng tôi."

Gã đàn ông trả lời một cách tuyệt vọng, giọng nói đầy sợ hãi.

"Ta hỏi cô ta là 'thứ gì'. Ngươi đang trả lời câu hỏi của ta bằng cách nói rằng cô ấy là một 'nhân viên'? "

Người đàn ông thắc mắc rằng câu trả lời của gã đâu có sai. Nhưng đó không phải là câu trả lời đúng nhất trong tình huống này? Đôi mắt gã mở to một cách điên cuồng, liên tục đảo qua đảo lại như một con thú sợ hãi.

"Ah, một số đồng bạn của ta cũng đối xử với con người như đồ vật. Ta đánh bạo đoán xem ngươi có phải là loại giống vậy không. Nếu ngươi xem con người như đồ vật, thì ngươi sẽ không cảm thấy hối hận. Nhưng ngươi đã đáp lại bằng cách đề cập đến cô ta như một nhân viên. Từ đó suy ra ngươi vẫn còn xem cô ta là con người, có đúng không? Ta sẽ hỏi lại lần nữa. Ngươi định làm gì với cô ấy? "

Gã đàn ông cố gắng suy nghĩ. Thế nhưng-

Một âm thanh nghe như thứ gì đó bị nghiền nát vang lên.

Sức mạnh từ cánh tay của Sebas ngay lập tức khiến cho gã đến thở cũng đau đớn.

"-Urrkgahhh!"

Gã đàn ông hét lên, một tiếng động kỳ lạ phát ra khi Sebas đồn sức vào tay của mình, khiến gã càng khó thở hơn. 'Ta sẽ không cho ngươi thời gian để suy nghĩ, trả lời ngay lập tức." Thông điệp của ông quá rõ ràng.

"Cô ta ốm. Tôi sẽ đưa cô ta đến đền- "

"-Ta không thích những lời nói dối."

"Gaaghhah!"

Cánh tay Sebas siết chặt hơn nữa và khuôn mặt của gã đàn ông dần tím lại, gã hét lên một lần nữa. Dù cho có bỏ qua sự hoài nghi và thừa nhận rằng việc đưa cô vào một cái bao tải để đưa đến đền thờ là có thể, Sebas không thể cảm nhận được thậm chí chỉ một chút quan tâm từ gã đàn ông đối với cô gái khi cái bao tải đã bị ném ra đường như ném rác.

"Dừng ... Gaah."

Hơi thở khó nhọc, mạng sống của gã đàn ông đang gặp nguy hiểm. Hắn bắt đầu khua khoắng loạn xạ, đầu óc trở nên trống rỗng.

Sebas dễ dàng chặn nắm đấm hướng vào mặt mình bằng một tay. Mặc dù đôi chân giãy giụa của gã đàn ông đá vào người và vấy bẩn quần áo của mình, Sebas không nhúc nhích.

-Quá hiển nhiên. Một con người bình thường không thể di chuyển một khối thép khổng lồ bằng đôi chân của mình.

Mặc dù bị đá bởi một cặp chân đầy cơ bắp, Sebas vẫn bình tĩnh nói như thể chẳng cảm thấy gì.

"Ta khuyên ngươi nên nói thật."

"Urk-"

Gã đàn ông đã không còn thở nổi, Sebas nheo mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của hắn. Ông nhắm vào thời điểm ngay trước khi hắn mất ý thức và buông hắn ra.

Gã đàn ông lăn ra nền đất với một tiếng động lớn.

"Uugh, haa, haa, haa."

Gã đẩy chút không khí cuối cùng còn lại trong phổi của mình với một tiếng hét và há hốc miệng để thở. Sebas im lặng nhìn hắn. Sau đó, ông tóm lấy cổ họng của hắn lần nữa.

"Đ-Đợi đã!"

Sự sợ hãi như những mũi kim đâm khắp cơ thể, hắn sợ hãi lăn ra đất.

"Đ-đền thờ! Tôi sẽ đưa cô ta đến đền thờ! "

Vẫn là những lời dối trá, ý chí của hắn khá hơn mình nghĩ...

Ông đã nghĩ rằng hắn sẽ tuyệt vọng trước đau đớn và cái chết. Tuy nhiên, mặc dù sợ hãi, hắn vẫn không hề có dấu hiệu muốn nói ra sự thật. Sự nguy hiểm khi để lộ thông tin cũng tương đương với sự nguy hiểm từ Sebas.

Sebas suy nghĩ về việc thay đổi phương thức. Về mặt nào đó, đây vẫn là lãnh thổ của kẻ thù.

Lý do gã đàn ông không kêu gọi giúp đỡ từ bên trong cánh cửa là bởi vì hắn không trông mong sẽ có người ứng cứu ngay lập tức. Dù vậy, chuyện này càng kéo dài thì chỉ càng thêm rắc rối.

Những gì mà chủ nhân ra lệnh cho ông là giữ kín thân phận và thu thập thông tin, không phải là gây thêm phiền phức.

"Nếu đó là kế hoạch của ngươi thì sẽ chẳng có vấn đề gì khi ta là người mang cô ấy đi. Ta chắc chắn cô ấy sẽ hồi phục. "

Đôi mắt ngạc nhiên của hắn đảo qua lại. Sau đó hắn tuyệt vọng thoái thác.

"... Không có gì đảm bảo rằng ông sẽ mang cô ta tới đó."

"Vậy thì hãy đi cùng với ta?"

"Tôi đang bận nên việc đó là không thể. Tôi sẽ mang cô ta đi sau."

Cảm nhận được gì đó từ biểu cảm của Sebas, hắn nhanh chóng nói tiếp.

"Về mặt pháp lý cô ta là của bọn tôi . Nếu đụng vào tài sản của người khác, đó nghĩa là ông đang phạm pháp! Nếu ông đưa cô ta đi thì đó sẽ là bắt cóc!"

Sebas đột nhiên khựng lại và lần đầu tiên cau mày.

Hắn đã đánh trúng tim đen ông.

Mặc dù chủ nhân ông đã nói rằng vẫn có thể ra tay ở mức độ phù hợp, đó chỉ là khi thực sự cần thiết đối với lớp vỏ bọc tiểu thư nhà giàu và người quản gia của họ.

Nếu phạm pháp và để bàn tay của bộ máy tư pháp nhúng vào, có khả năng lớp vỏ bọc của họ sẽ bị lộ tẩy. Nói cách khác, nó có thể dẫn đến một chuyện ồn ào và trở thành loại sự cố mà rõ ràng chủ nhân ông không hề mong muốn.

Dù khó mà tin được rằng gã đàng ông thô lỗ cục cằn này là một kẻ có giáo dục, giọng của hắn vẫn khá tự tin. Hẳn là hắn đã nghe được từ một ai đó hiểu biết về luật pháp. Vậy thì có khả năng cao là những lời đó là sự thật.

Không có một nhân chứng nào xung quanh, đáp án quá đơn giản. Ông chỉ việc kết thúc nó bằng vũ lực. Tất cả những gì còn lại sẽ là một cái xác với cái cổ bị bẻ gãy.

Nhưng đó chỉ là khi thực sự cần thiết. Đó là hạ sách cuối cùng chỉ dùng khi cần thiết để hoàn thành mục đích của chủ nhân. Không thể dùng cách đó vì cô gái xa lạ ông vừa mới gặp.

Vậy bỏ rơi cô gái là lựa chọn đúng đắn?

Sebas cảm thấy bị khiêu khích bởi nụ cười thô thiển của gã đàn ông.

"Liệu một quản gia lịch lãm tuyệt vời như ông có nên gây rắc rối sau lưng chủ nhân mình không?"

Hắn cười toe toét, điều đó càng hiển nhiên hơn khi thấy cách mà Sebas cau mày lại. Hắn chắc đã nhận ra rằng hắn đã nắm được điểm yếu của ông.

"Tôi không biết ông phục vụ cho quý tộc nào, nhưng không phải ông sẽ gây khó dễ cho chủ nhân mình nếu như gây rắc rối sao? Ah? Và ai mà biết, có khi quý tộc đó lại có quan hệ thân thiết với chúng tôi. Không sợ bị quở trách sao?"

"...Ngươi nghĩ rằng chủ nhân của ta không thể lo liệu được sao? Luật được đặt ra là để phá vỡ bởi kẻ mạnh."

Bị một đòn đau, gã đàn ông có vẻ sợ hãi giây lát nhưng ngay lập tức lấy lại sự tự tin của mình.

"... Vậy thì thử đi?"

"Hmm ......."

Không có vẻ gì là hắn đã bị Sebas lừa. Kẻ sau lưng cho hắn hẳn phải là một kẻ thực sự có thế lực. Nhận định rằng cách này không ổn, Sebas quyết định tiếp cận từ hướng khác.

"... Ngươi có thể đúng. Đúng là dựa theo pháp luật mà làm thì sẽ có ít nhiều phiền hà. Tuy nhiên, luật pháp cũng cho phép sử dùng vũ lực để giải cứu người khác nếu họ yêu cầu nó. Ta chỉ là dựa theo luật pháp và cung cấp sự hỗ trợ cho cô ta. Trước tiên, cô ta có vẻ đã mất ý thức, ta tin rằng cô ta nên được mang tới đền thờ để chữa trị. Ngươi không đồng ý sao?"

"Uh...không...đó là..."

Gã đàn ông luống cuống.

Chiếc mặt nạ của hắn đã bị lột bỏ.

Sebas cảm thấy nhẹ khi biết gã đàn ông này chỉ là một tên diễn viên quèn ngu xuẩn. Hắn đã nói dối. Khi đối phương đề cập đến luật, Sebas đơn giản chỉ cần làm tương tự.

Sebas, người không quen thuộc với luật pháp của đất nước này, sẽ không thể nào ứng phó nữa nếu gã đàn ông đáp lại ông bằng một luật gì khác; kể cả chỉ là nói dối. Hắn đã rơi vào tình huống như thế này bởi vì hắn chỉ được nghe nói về luật chứ không thèm ngó ngàng gì đến.

Bởi vì hiểu biết của hắn về luật pháp chỉ là những thứ truyền miệng, chúng sẽ là con dao hai lưỡi cứa vào chính hắn khi đối thủ của hắn chọn tranh luận pháp lý. Và hắn gần như chỉ là thành viên cấp thấp trong tổ chức, hắn vốn không quen ở vào vị trí phải tự đưa ra quyết định.

Sebas rời mắt khỏi gã đàn ông và nâng đầu cô gái lên.

"Cô có muốn tôi giúp không?"

Sebas hỏi cô. Ông kề tai mình lại gần đôi môi nứt nẻ của cô gái.

Tiếng thở yếu ớt thổi vào tai ông. Không, thậm chí còn chẳng thể gọi là thở được nữa. Nó giống như âm thanh của chút không khí còn lại đang xì ra khỏi quả bong bóng.

Không có phản ứng. Sebas hơi quay đầu lại và hỏi một lần nữa.

"Cô có muốn tôi giúp cô?"

Những tình tiết xoay quanh việc giúp đỡ cô gái này và bà lão lúc trước là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Sebas mong muốn giúp đỡ người khác khi họ cần, có khả năng cao rằng việc giúp đỡ cô gái này sẽ dẫn đến không ít rắc rối. Sebas cảm thấy như một cơn gió lạnh đã đi qua trái tim của mình. Ông lo lắng không biết Ðấng Tối Cao có cho phép hành động như vậy không, lo lắng việc này sẽ phản bội lại mục đích cao hơn.

Như đã đoán, không có trả lời.

Một nụ cười thô thiển hiện lên từ từ trên khuôn mặt gã đàn ông.

Đối với những gì đã trải qua, rõ ràng là cô thậm chí sẽ chẳng còn sức lực mà nói chuyện. Nếu không, hắn đã chẳng việc gì phải vứt cô đi.

Phúc bất trùng lai. Nếu may mắn xảy đến quá thường xuyên, nó sẽ không được gọi là may mắn nữa.

Đúng thế. Nếu bàn tay đó nắm lấy vạt quần Sebas là một lần may mắn, sẽ không có lần thứ hai.

-May mắn của cô ta đã hết từ khi Sebas bước chân tới nơi này. Tất cả mọi thứ mà chỉ phụ thuộc vào ý chí sống còn của cô mà thôi.

Sẽ- chẳng bao giờ là vì may mắn.

-Nhẹ nhàng.

Rất nhẹ nhàng, miệng cô hơi di chuyển. Đó không phải là một hơi thở bình thường. Giọng cô chứa một ý chí rõ ràng.

"-."

Nghe những lời đó, Sebas gật đầu.

"... Ta không có ý định giải cứu những người chỉ chờ người khác dang tay giúp đỡ giống như há miệng chờ sung. Tuy nhiên ... nếu bản thân họ đã đấu tranh để tồn tại ... "

Sebas che mắt của cô gái với bàn tay của mình.

"Không cần sợ hãi, hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ bảo vệ cô. "

Cảm nhận được cảm giác mềm mại, ấm áp, cô gái nhắm đôi mắt âm u của mình lại.

Gã đàn ông đang hoài nghi và cố cất lên những lời hiển nhiên.

"Ông nói d..."

Câu nói còn chưa xong. Cơ thể hắn cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không nói nổi.

"Ngươi vừa bảo rằng ta nói dối?"

Trước khi bất cứ ai kịp nhận ra, Sebas đứng dậy, ánh mắt như xuyên thủng gã đàn ông.

Một cặp mắt đáng sợ.

Hơi thở gã đàn ông vội vàng và ngắt quãng, cảm giác như trái tim hắn sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Ngươi bảo rằng ta sẽ nói dối với hạng người như ngươi?"

"Uh, kh...không có..."

Ực. Cổ họng hắn chuyển động, một ngụm nước bọt lớn tích tụ trong miệng trôi xuống. Đôi mắt hắn dán chặt vào cánh tay Sebas. Nỗi khiếp đảm mà hắn đã quên mất một cách ngu ngốc khi không biết vị trí của mình mà lên giọng đã trở lại.

"Vậy ta sẽ đưa cô ta đi."

"Ô-ông không thể! Không, không, thưa ngài, ngài không thể!"

Sebas liếc nhìn gã đàn ông vừa lên tiếng.

"Vẫn còn muốn nói nữa sao? Ngươi đang cố câu thêm thời gian à?"

"K-không thưa ngài, không phải vậy. Tôi đang nói rằng sẽ là rắc rối lớn nếu ngài mang cô gái đó đi cho cả ngài và chủ nhân của ngài. [Eight Finger], chắc ngài biết họ chứ?"

Sebas đã nghe nói về chúng trong khi thu thập thông tin. Chúng là một tổ chức tội phạm đang thống trị thế giới ngầm của Vương Quốc.

"Ngài hiểu, phải không? Làm ơn, chỉ cần giả vờ rằng ngài chưa hề nhìn thấy bất cứ điều gì. Nếu ngài đưa cô ấy đi thì họ sẽ trừng phạt tôi mất."

Gã đàn ông nhận ra rằng hắn không thể giành chiến thắng với sức mạnh và bắt đầu giở trò nịnh nọt. Sebas nhìn hắn lạnh lùng và nói bằng một giọng cũng lạnh lùng không kém.

"Ta sẽ đưa cô ấy đi."

"Tha cho tôi, cầu xin ngài! Tôi sẽ chết mất! "

Có lẽ mình nên giết hắn ngay tại đây.

Sebas rơi vào suy nghĩ. Ông có thể nghe thấy gã đàn ông khóc lóc ngay cả khi cân nhắc những mặt tích cực và tiêu cực khi giết chết hắn ta.

Mặc dù ông nghĩ rằng người đàn ông có thể cố gắng để câu giờ chờ tiếp ứng, ông loại trừ khả năng đó khi nhìn thấy hành vi của hắn.

"Tại sao ngươi không gọi giúp đỡ?"

Người đàn ông chớp mắt và trả lời ngay lập tức.

Theo hắn, nếu hắn gọi cứu viện, việc hắn đã phạm một sai lầm chí mạng sẽ bị tất cả mọi người biết. Hắn cũng không nghĩ rằng có thể thắng được dù cho có đông người hơn đi nữa. Đó là lý do tại sao hắn đã cố gắng thuyết phục Sebas đổi ý.

Nhìn thấy thái độ thảm hại như vậy, Sebas cảm thấy bớt căng thẳng. Sebas bỏ qua ý định giết hắn. Dù vậy, sau những gì đã nói, ông không hề có ý định giao cô gái cho gã đàn ông đó. Đã vậy-

"...Vậy hãy bỏ trốn đi?"

"Không thể thưa ông. Tôi không có tiền để làm điều đó. "

"Ta không nghĩ rằng có thứ đáng giá hơn mạng sống của ngươi...dù vậy, ta sẽ cho ngươi ít lộ phí."

Khuôn mặt gã đàn ông rạng rỡ lên khi nghe Sebas nói

Mặc dù giết hắn có thể sẽ an toàn hơn, nếu hắn trốn thoát được thì có thể sẽ kéo dài được một ít thời gian. Trong khi đó, ông có thể điều trị vết thương của cô ta và đưa cô đến một nơi an toàn.

Và nếu ông giết gã đàn ông ở đây, khả năng cao là chúng sẽ tìm kiếm cô gái vừa mất tích.

Tương tự như việc không biết hoàn cảnh nào đã đưa cô gái tới tình cảnh hiện tại, ông không thể loại trừ khả năng việc này sẽ làm hại gia đình và người quen của cô ta.

Sebas lo lắng. Tại sao ông lại đi quá xa để nhận lấy những rủi ro?

Ông không hiểu từ đâu mà trái tim mình đã cảm động để rồi cứu vớt cô gái này. Những người khác ở Nazarick sẽ lờ đi, nói rằng họ chẳng buồn quan tâm. Họ sẽ gạt tay cô ta ra và bước đi.

- Cứu người trong cơn hoạn nạn là lẽ thường tình. (TL: "Công lý là đây" bởi TouchMe-sama :v )

Sebas trở lại với gã đàn ông, gạt sang bên những cảm xúc lay động mà ông không thể giải thích được. Bây giờ không phải lúc để nghĩ vớ vẩn.

"Dùng số tiền này để thuê một mạo hiểm giả và làm mọi thứ có thể để mà trốn thoát."

Thấy Sebas lấy ra một cái túi da, đôi mắt gã đàn ông lấp đầy ngờ vực. Số tiền vừa với chiếc túi bé tí đó không thể nào đủ.

Tuy nhiên, chỉ sau đó, mắt hắn dán chặt vào những đồng tiền được ném xuống đất. Những tia sáng màu bạc đó là của loại bạch kim được sử dụng khi giao dịch thương mại giữa các quốc gia. Mười đồng tiền tổng giá trị bằng một trăm đồng vàng nằm vương vãi.

"Tất cả mọi thứ, hiểu không? Ta cũng có một vài câu hỏi. Từ giờ đến lúc phải báo cáo lại, ngươi có bao nhiêu thời gian?"

"Uh, về khoảng thời gian thì ngài yên tâm. Để xử lý... um, không, tôi nói với họ rằng tôi sẽ rời đi để đưa cô ta đến đền thờ nên có thể muộn một chút . "

"Ta hiểu rồi. Vậy đi thôi. "

Sebas nói ngắn gọn, sau đó ra hiệu cho gã đàn ông đi theo mình rồi bước đi với cô gái ở trên tay

Phần 2

Mid Fire Month (Tháng 8), ngày 26, 18:58

Ngôi nhà nơi Sebas cư trú nằm trong khu dân cư giàu có với an ninh khá tốt, kể cả theo tiêu chuẩn của Vương Đô.

Mặc dù kích thước có vẻ nhỏ bé hơn khi so với những ngôi nhà trong khu, có vẻ nó được xây để cho hai thế hệ gia đình và cả những đầy tớ của họ chung sống. Một nơi như vậy là quá lớn với chỉ hai người Sebas và Solution.

Không cần phải nói, họ có một lý do cho việc thuê một căn biệt thự lớn như vậy. Miễn là họ vẫn còn ngụy trang thành một gia ðình thương gia giàu có từ một vùng đất xa xôi, họ không thể sống trong một căn nhà tồi tàn. Đó là lý do tại sao, với không mối quan hệ và uy tín, họ phải trả tiền để thuê nhà với giá gấp vài lần giá thị trường.

Bước đến một nơi như vậy và vào bằng cửa trước, có ai đó đang đứng sẵn ở đó để đón ông. Mặc một chiếc đầm trắng, đó là nữ chiến hầu Solution Epsilon dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Sebas. Mặc dù vẫn còn những sinh vật khác như Quỷ Ảnh và Gargoyle, chúng không ra đón ông vì chúng được sắp xếp như những lính canh.

"Ngài đã v-"

Solution dừng câu nói lại với cái cúi chào nửa chừng. Mắt cô trông lạnh lùng hơn bình thường khi nhìn vào thứ trên tay Sebas.

"...Ngài Sebas. Đó là gì? "

"Ta đã nhặt được cô ta."

Solution không nói gì trước câu trả lời ngắn gọn của ông. Tuy nhiên, bầu không khí trở nên nặng nề.

"... Vậy ạ. Trông không giống như một món quà cho tôi, ngài sẽ làm gì với nó ạ?"

"Ta không chắc. Cô có thể điều trị vết thương của cô ấy không? "

"Ngài nói vết thương..."

Sau khi nhìn qua tình trạng của cô gái, Solution gật đầu như thể đã nắm được tình hình và nhìn chằm chằm vào Sebas.

"Sao ngài không bỏ cô ta ở đền thờ?"

"...Đúng rồi. Thật là, ta đã quên mất chuyện đó."

Solution nheo mắt và nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng vào Sebas. Trong chốc lát, họ nhìn nhau không chớp mắt, và người đầu tiên quay đi là Solution.

"Tôi có nên vứt nó đi?"

"Không. Ta đã gặp vài rắc rối để mang cô ta về, chúng ta có thể tìm cách để sử dụng cô ta vào đúng dịp."

"... Vâng."

Solution vốn không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng khuôn mặt hiện tại của cô là thật sự giống chiếc mặt nạ đó.

Ngay cả Sebas cũng không thể nhận ra những cảm xúc hiện lên trong mắt cô. Chỉ biết là cô ấy không hề chào đón tình hình hiện nay. Nó rõ ràng như thể chạm vào được vậy.

"Đầu tiên, cô có thể thực hiện chẩn đoán tình trạng thể chất của cô ta không?"

"Vâng, tôi sẽ làm vậy ngay lập tức."

"Không, ngay ở đây thì hơi..."

Mặc dù Solution không quan trọng chuyện đó, nhưng có lẽ cũng không nên làm việc đó ngay cửa ra vào.

"Chúng ta có một căn phòng trống, cô có thể làm việc này ở đó không?"

Solution gật đầu mà không nói một lời.

Hai người họ không hề nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cô gái từ cửa ra vào tới phòng khách. Dù cho cả Solution và Sebas đều không phải loại hay tham gia vào những cuộc nói chuyện vô nghĩa, nhưng giữa hai người họ lúc đó có một bầu không khí mơ hồ rất khó tả.

Solution mở cửa phòng của khách còn Sebas dùng hai tay bế cô gái.

Mặc dù bức màn phủ kín căn phòng, không khí ít nhất vẫn không cảm thấy ngột ngạt. Không khí vẫn trong lành vì cánh cửa đã được mở ra nhiều lần và nội thất được giữ gìn nguyên vẹn.

Sebas bước vào trong, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua khe rèm cửa. Ông đặt cô gái trên tấm vải ra giường sạch sẽ.

Mặc dù ông đã cố gắng hết sức để chữa trị cho cô ta bằng cách rót Ki của mình vào, cơ thể vẫn bất động như một xác chết.

"Vậy."

Solution thờ ơ xé tấm vải quấn quanh cô gái, để lộ tứ chi rệu rã.

Mặc dù nhìn thấy hình dáng thê lương khiên người khác phải động lòng của cô gái, Solution vẫn không hề có chút phản ứng. Đôi mắt cô chẳng có gì ngoài sự thờ ơ đến vô cảm.

"... Solution, ta sẽ để phần còn lại cho cô."

Sebas nói vài lời và rời khỏi phòng. Solution không hề bận tâm đến việc ông rời đi và bắt đầu kiểm tra tình trạng của cô gái.

Sau khi bước ra ngoài hành lang, Sebas lẩm bẩm thật khẽ để tránh Solution nghe được.

"Một nỗ lực ngu ngốc."

Sebas vô tình vuốt bộ râu của mình. Tại sao ông cứu cô ấy? Bản thân ông không thể giải thích rõ ràng.

Có lẽ đây là ý nghĩa của việc một thợ săn không giết con chim đã đến với anh theo cách riêng của nó.

Không, không phải vậy. Tại sao ông cứu cô ấy?

Là người quản gia cũng là người được giao nhiệm vụ cai quản ngôi nhà, lòng trung thành của ông với 41 Đấng Tối Cao là không thể nghi ngờ. Hiện nay, chủ nhân của ông, người đã lấy tên Ainz Ooal Gown là người mà ông trao toàn bộ lòng trung thành của mình.

Không hề có dù chỉ một ý nghĩ phản bội trong suy nghĩ của Sebas. Ông tin rằng ông đã luôn luôn phục vụ một cách chăm chỉ và sẽ không ngần ngại hy sinh mạng sống của mình.

Thế nhưng- nếu phải thề trung thành với chỉ một trong số 41 Đấng Tối Cao, Sebas sẽ chọn mà không do dự. Touch Me.

Anh là người tạo ra Sebas và là kẻ mạnh nhất trong 'Ainz Ooal Gown', quán quân giải Vô Địch Thế giới.

Là một trong chín người đầu tiên, anh đã tập hợp các thành viên ban đầu của Ainz Ooal Gown trước khi nó trở nên mạnh mẽ trong mọi phương diện, bao gồm cả PK.

Chẳng ai tin rằng lý do của Touch Me là để giúp đỡ kẻ yếu. Tuy nhiên, đó là sự thật.

Anh đã ra tay giúp khi Momonga bị gangbang. Khi Simmering Teapot không thể tìm thấy một tổ đội để phiêu lưu vì vẻ bề ngoài của cô, chính anh là người đầu tiên đưa tay cho cô.

Những suy nghĩ mà người đó để lại đã trở thành một sợi xích vô hình quấn quanh Sebas.

"Là một lời nguyền chăng ...?"

Thật là một lời hèn hạ... Nếu là một người khác từ Ainz Ooal Gown- một thành viên của Nazarick được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao- nghe thấy, họ có thể đã gọi ông là một kẻ báng bổ và tấn công.

"Cảm thấy thương xót cho một kẻ không thuộc về Nazarick là không thể chấp nhận."

Những lời này rất rõ ràng.

Chỉ một vài trường hợp đặc biệt- những người được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao, chẳng hạn như nữ hầu trưởng Pestonya S. Wanko- trừ những người như cô, các thành viên của Nazarick đều tin rằng những người không thuộc về Ainz Ooal Gown nên bị loại bỏ.

Giống như ông đã nghe từ một trong những báo cáo của Solution về một thành viên của đội Nữ Chiến Hầu Pleiades, Lupusregina, luôn thân thiện với một cô bé đến từ ngôi làng Carne. Nhưng ông biết rất rõ rằng tùy thuộc vào tình hình, Lupusregina sẽ từ bỏ cô bé mà không cần suy nghĩ.

Đó không phải là vì cô ấy nhẫn tâm.

Yêu cầu từ các Đấng Tối Cao là chết có nghĩa ngươi phải chết. Tương tự như vậy, ngay cả khi cô ta là một người bạn, lệnh giết cô ta vẫn sẽ được tiến hành nhanh chóng. Đó là lòng trung thành thật sự. Một kẻ ngoại đạo những người không hiểu điều này sẽ chỉ nhận được sự thương hại.

Đánh giá con người với tình cảm vô dụng, bản thân nó là không thể chấp nhận được.

Vậy còn ông? Hành động hiện tại của ông có chấp nhận được hay không?

Sebas phân vân, cùng lúc đó Solution bước ra khỏi cửa. Gương mặt cô vẫn vô cảm như thường lệ.

"Cô ta thế nào?"

"... Mắc bệnh giang mai và hai bệnh hoa liễu khác. Một số xương sườn bị nứt, những ngón tay cũng vậy. Dây chằng ở cánh tay phải và chân trái đã bị cắt đứt và thiếu răng cửa trên và dưới. Dường như cơ quan nội tạng của cô ta đang bị phá hủy. Có vết rách ở hậu môn và hình như cô ta bị nghiện. Vô số vết bầm tím và vết cắt trên cơ thể. Xem xét tình trạng hiện tại của cô ta, tôi tin rằng tôi có thể bỏ qua phần còn lại.... Ngài có muốn tôi để giải thích thêm không?"

"Không, không cần thiết. Chỉ có một điều quan trọng. -Cô ta có thể được chữa lành không?"

"Tất nhiên."

Sebas đã mong đợi câu trả lời nhanh chóng của cô.

Sử dụng khả năng chữa trị thậm chí có thể hồi phục vết cắt cụt. Nếu Sebas đã sử dụng khí công của mình, nó cũng có thể dễ dàng hồi phục hoàn toàn những vết thương thể xác. Thật sự, nếu ông muốn, ông có thể dễ dàng chữa lành mắt cá bị bong gân của bà lão ngay tại chỗ. Ông đã không làm như vậy để tiết kiệm nó cho trường hợp khẩn cấp và để ngăn ngừa việc rò rỉ thông tin.

Nhưng ngay cả khi khí công giúp khôi phục sức, nó không thể chữa lành độc tố hoặc bệnh tật. Sebas chưa bao giờ học được những kỹ năng này. Đó là lý do tại sao ông cần giúp đỡ của Solution cho việc phục hồi.

"Vậy ta sẽ giao lại cho cô."

"Không phải sẽ tốt hơn nếu gọi ngài Pestonya dùng ma pháp chữa trị sao?"

"Không cần thiết. Solution, ta tin rằng cô có một cuộn giấy chữa trị?"

Solution gật đầu, Sebas nói tiếp.

"Vậy xin hãy dùng nó."

"...Ngài Sebas. Cuộn giấy này được các Đấng Tối Cao ban cho chúng ta. Tôi tin rằng nó không nên được sử dụng cho con người."

Nói không sai. Ông phải xem xét một phương án khác. Đầu tiên, chữa lành vết thương cho cô ta và cứu cô ta khỏi nguy cơ tử vong. Sau đó, họ có thể chữa lành các chất độc và bệnh tật sau đó. Tuy nhiên, ông không chắc chắn rằng họ có đủ khả năng để trì hoãn. Nếu những chất độc và bệnh tật là thứ đang giết chết cô ta, thì việc không ngừng hồi phục thể lực cho cô ta sẽ là vô nghĩa.

Sau một lúc do dự, cuối cùng, ông nói với Solution bằng một giọng nói đanh thép để tránh bị người khác biết được những suy nghĩ bên trong của mình.

"Làm đi."

Mắt Solution nheo lại và cùng lúc, một cái gì đó màu đỏ đen khuấy động trong con ngươi của cô. Nhưng Solution cúi đầu, che đi sự thay đổi đó.

"... Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài. Khôi phục cô ta về bình thường, nói cách khác, khôi phục lại cơ thể của cô ta về trạng thái trước khi những vết thương được gây ra là ổn chứ ạ? "

Thấy Sebas đồng ý, Solution lịch sự cúi đầu.

"Tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức."

"Và một khi việc điều trị kết thúc, cô có thể đổ nước vào bồn và tắm cho cô ta không? Ta sẽ đi mua một ít thức ăn."

Không có ai trong căn nhà này ăn hay có thể nấu ăn. Hơn nữa họ cũng không hề có thêm vật phẩm ma pháp nấu ăn không cần thiết, nên bữa ăn của cô ta phải được chuẩn bị.

"...Ngài Sebas, mặc dù chữa trị những vết thương trên cơ thể rất dễ...nhưng tôi không thể chữa lành tâm trí cô ta."

Solution ngập ngừng một lúc, cô nhìn chăm chú vào Sebas và hỏi.

"Tôi cảm thấy rằng gọi nhờ Ainz-sama sẽ là cách tốt nhất để chữa lành tâm trí cô ta. Ngài sẽ không làm vậy sao? "

"... Đây không phải là một vấn đề đáng để liên lạc với ngài ấy. Cứ để tâm trí cô ta như vậy cũng không vấn đề gì."

Solution cúi đầu sâu. Cô lặng lẽ mở cửa phòng và bước vào trong. Sebas nhìn cô ấy bước đi và sau đó từ từ dựa lưng vào tường.

Nên làm gì với cô ta-.

Một khi cô ấy đã được chữa khỏi- trong khi đó gã đàn ông đã trốn thoát, thả cô tại một địa điểm cô ta tự chọn. Đó là cách tốt nhất. Ít nhất, nó phải là một nơi nào đó xa Vương Đô. Để cô ta ở đây thật nguy hiểm và tàn nhẫn. Nó chẳng khác gì ngay từ đầu không cứu cô ta.

Nhưng với Sebastian, quản gia của Nazarick, liệu đây có phải là hành động đúng đắn.

Sebas thở dài nặng nề.

Sẽ thoải mái như thế nào nếu ông có thể nói ra mọi thứ trong lòng mình, giống như tiếng thở dài này? Nhưng không có gì thay đổi cả. Tâm trí của ông rơi vào hỗn loạn và suy nghĩ của ông đầy tiếng ồn.

"Đồ ngốc, tất cả chỉ vì một con người..."

Thay vì đặt ra những câu hỏi mà ông không thể trả lời, ông đã phải bắt đầu đơn giản hóa đi. Dù chỉ là kéo dài chút thời gian, từ góc nhìn của ông, đây là biện pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại.

♦ ♦ ♦

Solution thay đổi hình dạng những ngón tay thon gọn của mình. Nó trở nên dài hơn và biến thành những xúc tua dày khoảng vài mm. Solution vốn nguyên bản là một Slime không hình dạng và có thể thay đổi hình dáng bên ngoài của mình. Một việc như biến đổi ngón tay là chuyện nhỏ.

Liếc nhìn cánh cửa và đã cảm nhận rõ sự hiện diện Sebas đã biến mất bên ngoài, cô lặng lẽ đi về phía cô gái đang nằm trên giường.

"Vì ngài Sebas đã ra lệnh, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ phiền phức này càng nhanh càng tốt. Đó cũng là lợi ích tốt nhất của ngươi. Ngươi chắc thậm chí sẽ chẳng cảm thấy gì."

Solution mở rộng lòng bàn tay cô và kéo ra cuộn giấy mà cô cất giữ trong cơ thể của mình.

Cuộn giấy này không phải là thứ duy nhất Solution cất giữ trong cơ thể của mình. Ngoài vật phẩm ma thuật tiêu hao như Sroll, cô cũng có nhiều loại vũ khí và áo giáp khác nhau. So với việc dễ dàng nuốt chửng vài người, mấy chuyện này cũng chẳng lạ lùng gì.

Solution nhìn chằm chằm vào cô gái đang bất tỉnh.

Cô không hứng thú với vẻ ngoài của cô gái. Thay vào đó, chỉ có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

Con người này có vẻ không ngon. (ED: Ọc)

Cái vỏ rỗng của cơ thể không có vẻ như quẫy đạp xung quanh nhiều ngay cả khi cô ấy làm tan chảy nó bằng axit.

"Ta có thể hiểu được hành động của ngài ấy nếu như ngài ấy muốn đưa thứ này cho ta như một món đồ chơi sau khi nó đã hồi phục..."

Quá hiểu tính cách của ông, cô biết ông sẽ không cho phép việc đó. Trừ khi họ bị tấn công trong chuyến đi, Sebas, chỉ huy của đội Nữ Chiến Hầu Pleiades sẽ không bao giờ cho phép ăn thịt con người.

"Nếu Chúa tể ra lệnh rằng cô gái phải được cứu, ta sẽ không có sự lựa chọn nào... Nhưng liệu một thứ như con người có đáng để cứu bất chấp việc sử dụng báu vật quý giá mà Chúa tể đã ban cho hay không?"

Solution lắc đầu và nghĩ.

"...Ta chỉ cần nuốt chửng người trước khi ngài Sebas quay về."

Cô gỡ niêm phong và mở cuộn giấy ra. Ma pháp bên trong nó là [Heal], một ma pháp chữa trị cấp 6 hồi phục lượng lớn thể lực và xóa bỏ các trạng thái hiệu ứng xấu như bệnh tật.

Scroll chỉ có thể được sử dụng nếu người đó có thể sử dụng ma pháp cùng loại. Nói cách khác, để sử dụng một cuộn giấy của một của Magic Caster hệ tín ngưỡng như Celric thì phải là người hệ tín ngưỡng. Nói cụ thể hơn là câu thần chú đó phải tồn tại trên danh sách ma thuật dành cho hệ đó. Tuy nhiên, hệ đạo tặc có kỹ năng có thể giả dạng danh sách này và đánh lừa cuộn giấy.

Là một sát thủ, Solution đương nhiên có class đạo tặc. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể sử dụng cuộn giấy [Heal] mà theo lẽ thường cô sẽ bị cấm.

"Đầu tiên, đặt cô vào tình trạng hôn mê đề phòng bất trắc, sau đó..."

Solution sử dụng một kỹ năng kết hợp bởi chất độc mạnh gây mê và chất độc gây thả lỏng cơ bắp. Sau đó cô trải đều lên cơ thể cô gái. (TL: đoạn này ko biết dịch đúng ko @@)

♦ ♦ ♦

Mid Fire Month (Tháng 8), ngày 26, 19:37

Sebas trở lại với bữa ăn vừa lúc Solution bước ra khỏi phòng. Hai tay cô xách hai xô nước ấm với vài chiếc khăn tắm ở trong mỗi xô.

Nước trong cả hai xô đen ngầu và khăn cũng bẩn không kém, cho thấy điều kiện sinh hoạt bẩn thỉu mà cô gái đã từng sống.

"Cô đã làm việc chăm chỉ. Việc phục hồi...có vẻ như nó đã được hoàn thành mà không gặp khó khăn nào."

"Vâng, không có vấn đề gì, chỉ là không có quần áo phù hợp cho cô ta nên tôi đã thay cho cô ta những gì mà chúng ta có. Như vậy có được không ạ?"

"Tất nhiên, nó không quan trọng."

"Vậy à...Ảnh hưởng của chất gây mê giờ chắc đã hết...Nếu không còn gì khác vậy tôi xin phép cáo lui."

"Làm tốt lắm, Solution."

Solution cúi chào và bước qua Sebas.

Sebas nhìn thấy cô ấy rời đi rồi gõ cửa. Mặc dù không có trả lời, ông cảm nhận được sự chuyển động từ bên trong và lặng lẽ mở cửa.

Bên trong, một cô gái đang ngồi trên giường. Khuôn mặt cô ngơ ngác, như thể cô vừa thức dậy.

Thật sự là không thể nhận ra được cô ta.

Mái tóc vàng bẩn thỉu và xơ xác giờ ánh lên ánh sáng đẹp đẽ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt gầy gò, hốc hác của cô đã được khôi phục và lấy lại hình dạng ban đầu. Đôi môi đã từng nhăn nhúm, nứt nẻ giờ tỏa ánh hồng bắt mắt.

Để mô tả toàn bộ diện mạo của cô, gọi cô ta là một cô gái sỡ hữu nét duyên dáng đáng yêu hơn là xinh đẹp.

Cũng khá dễ để đoán biết tuổi của cô. Mặc dù trông cô như như đang ở cuối lứa tuổi thiếu niên, những năm tháng như sống ở địa ngục khiến gương mặt cô có chút già dặn.

Solution đã mặc cho cô chiếc váy ngủ màu trắng. Tuy nhiên so với váy ngủ thông thường thì thiết kế khá đơn giản cũng như đã lược bớt những nếp gấp hay đoạn ren thường có.

"Hẳn là cô đã hồi phục hoàn toàn, bây giờ cô cảm thấy thế nào?"

Không có trả lời. Đôi mắt trống rỗng của cô không có bất kì dấu hiệu nào nhìn về phía ông.

Tuy nhiên, như thể ông chẳng màng gì tới việc đó, Sebas vẫn đợi cô nói. Không, từ đầu ông vốn đã chẳng mong đợi gì nhiều. Ông nhận ra biểu hiện trống rỗng của cô vốn thuộc về kẻ đã chẳng còn hồn phách.

"Cô có đói không? Tôi có mang đồ ăn đến cho cô đây. "

Ông đã mua nó từ một nhà hàng, bát và cả những thứ khác.

Chiếc bát gỗ chứa một món hầm được làm từ nước thịt thêm gia vị. Dầu được thêm vào các món hầm để làm nổi bật mùi hương của nó giúp kích thích vị giác.

Khuôn mặt của cô cử động đôi chút phản ứng lại với mùi thơm.

"Cứ tự nhiên."

Sebas nghĩ rằng cô vẫn chưa hoàn toàn tự cô lập trong thế giới của chính mình. Ông đưa chiếc bắt cùng với chiếc thìa gỗ tới trước mặt cô.

Ngay cả khi cô gái không cử động, Sebas vẫn không cố gắng gượng ép cô.

Sau khi một thời gian nhất định đã trôi qua, đủ để làm cho người khác cảm thấy lo lắng, cô gái từ từ cử động cánh tay. Cánh tay chậm rãi di chuyển, như sợ bị đau. Ngay cả khi vết thương của cô đã được chữa lành hoàn toàn, cảm giác của nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.

Cô cầm thìa gỗ và xúc một thìa nhỏ. Sau đó, cô cho nó vào miệng và nuốt.

Món hầm được làm khá nhiều nước và mỏng. Sebas đã cố tình yêu cầu chuẩn bị như vậy, xắt mỏng mười bốn loại nguyên liệu và nấu chúng trong một thời gian dài để nó không cần phải nhai.

Cổ họng của cô di chuyển và món hầm trôi xuống bụng.

Đôi mắt cô thoáng cử động. Chỉ là một cử động rất nhỏ nhưng lại cho thấy sự thay đổi từ một con búp bê đáng yêu trở thành một con người. Tay kia của cô cũng cử động, run rẩy đón lấy cái bát bát từ Sebas.

Sebas vừa đỡ cái bát vừa đưa nó tới chỗ tiện cho cô.

Cô cắm cái thìa gỗ vào món hầm, tay kia ôm chiếc bát lại gần và ăn ngấu nghiến.

Cô ăn quá nhanh đến nỗi nếu món hầm không được làm nguội vừa phải, có lẽ cô chắc chắn đã hét ầm lên vì bị bỏng. Cô gái thậm chí có vẻ bận tâm rằng vùng ngực của váy ngủ cô đã bị bẩn bởi món hầm rơi ra khỏi miệng cô. Đúng hơn thì nên nói là cô đang uống nó chứ không phải ăn.

Sau khi ăn hết món hầm nhanh tới chóng mặt, cô gái ôm cái bát rỗng và thở một hơi dài.

Trở về lại là một con người, đôi mắt cô nặng nề nhắm lại.

Cảm giác no nê, quần áo sạch sẽ và mềm mại, sự mềm mại mà đã trở về cơ thể của mình, tất cả phối hợp với nhau khiến tâm trí cô cảm thấy thư giãn và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Nhưng khi mí mắt cô bắt đầu nhắm lại, ngay sau đó, cô mở to mắt và co rúm vì sợ hãi.

Có lẽ cô ấy sợ phải nhắm mắt lại, hoặc có thể cô ấy sợ rằng cảnh tượng trước mặt cô sẽ biến mất như một ảo ảnh. Hoặc có lẽ cô ấy đã có một lý do khác, Sebas, người đang ngồi bên cạnh nhìn cô ấy, không thể biết. Có lẽ bản thân cô cũng không biết lý do.

Đó là lý do tại sao Sebas nói với cô bằng một giọng nhẹ nhàng để giúp cô bình tĩnh.

"Cơ thể cô cần được nghỉ ngơi. Đừng quá gắng gượng mà hãy ngủ đi. Tôi đảm bảo rằng cô không gặp nguy hiểm ở đây. Cô vẫn ở trên giường này khi cô mở mắt ra."

Lần đầu tiên, đôi mắt của cô gái di chuyển và nhìn thẳng vào Sebas.

Đôi mắt xanh lam của cô chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt; không hề có chút sức sống nào. Chỉ có điều chúng không còn vô hồn nữa mà đã có chút ánh sáng.

Cô hơi mở miệng ra- rồi đóng lại, mở ra lần nữa- rồi lại đóng lại.

Nó lặp lại vài lần nữa. Sebas nhẹ nhàng xem và không cố gắng gây áp lực lên cô. Ông chỉ nhìn chăm chú trong im lặng.

"C..."

Cuối cùng, đôi môi hé mở và một giọng nói nhỏ vang lên.

"C...ảm...ơn...ngài..."

Lời nói đầu tiên của cô là những lời cảm ơn chứ không phải là những câu hỏi về tình hình hiện tại của mình. Thoáng nhận thấy tính cách của cô, Sebas mỉm cười, không phải là một nụ cười giả tạo ông vẫn hay dùng, mà là một nụ cười chân thành.

"Xin đừng lo lắng về chuyện đó. Bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô tốt nhất trong khả năng của mình. "

Đôi mắt của cô gái hơi mở to, môi cô run rẩy.

Đôi mắt xanh của cô ngày càng ướt át và những giọt nước mắt rơi xuống. Sau đó, cô mở to miệng và khóc như như thể có gì đó từ bên trong cô thoát ra.

Cuối cùng, cô văng ra những tiếng chửi rủa, trộn lẫn với những âm thanh thổn thức.

Cô nguyền rủa số phận của chính mình; cô căm ghét kẻ đã đưa cô vào cái số phận như vậy. Cô oán giận sự thật rằng cho đến bây giờ, không có một ai thèm giúp đỡ cô. Cảm giác oán giận đó quay sang hướng vào Sebas

Tại sao ông không đến với cô ấy sớm hơn?

Nhận được sự tử tế của Sebas, được đối xử như một con người, tất cả những gì mà cô phải chịu đựng đổ sập xuống. Không, nói đúng hơn thì bởi vì cô đã lấy lại được trái tim của con người, cô không cần chịu đựng tất cả những điều đó nữa.

Cô gái nắm tóc mình và bứt. Âm thanh 'pực pực' vang lên, những sợi tóc bị giựt đứt. Vô số sợi vàng quấn quanh những ngón tay nhỏ thon của cô. Chiếc bát ban nãy cùng với chiếc thìa lăn khỏi giường.

Sebas không nói gì, lẳng lặng nhìn cơn điên loạn của cô ta.

Sự oán giận của cô quá đột ngột và khó coi, cô chỉ đang tự dồn ép mình. Có người gặp cảnh này có thể sẽ không thoải mái mà giận dữ với cô. Tuy nhiên, biểu cảm của Sebas không hề có chút tức giận. Thay vào đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông có chút gì đó giống như lòng nhân từ.

Sebas đưa tay ra và kéo cô vào lòng.

Giống như một người cha ôm đứa con của mình, một cái ôm trìu mến không chút ý đồ xấu xa.

Mặc dù cô cứng người trong giây lát, nhưng cái ôm đó là khác với những gì lũ người đàn ông thèm khát cô đã làm, cô nhẹ ngàng thả lỏng cơ thể cứng nhắc của mình.

"Ổn rồi."

Ông nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô và lặp đi lặp lại những từ đó như một bản thánh ca, giống như đang an ủi một đứa trẻ khóc.

Một tiếng nấc - và như thể cố gắng bám víu vào lời của Sebas , cô gái úp mặt mình vào ngực ông và khóc to hơn. Tuy nhiên, tiếng khóc đó khác hẳn ban nãy.

♦ ♦ ♦

Thời gian trôi qua, ngực Sebas ướt đẫm bởi nước mắt của cô gái, tiếng khóc của cô cuối cùng cũng ngưng lại. Cô từ từ tách mình khỏi Sebas và cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của cô.

"Tôi xin lỗi..."

"Đừng bận tâm việc đó. Được đưa ngực cho một người phụ nữ đang khóc dựa vào là một vinh dự lớn với đàn ông."

Sebas lấy ra một chiếc khăn tay mới giặt và đưa cho cô gái.

"Hãy dùng thứ này."

"Nhưng...nó sạch quá...nếu...tôi..."

Sebas giữ cằm cô gái đang lắp bắp và nâng khuôn mặt cô lên. Trong khi cô gái cứng người lại và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra, ông nhẹ nhàng đưa khăn tay để gạt đi giọt nước mắt còn lại của cô.

Điều này làm mình nhớ đến; gần đây Solution vừa dùng [Message] và có một cuộc nói chuyện dài với Shalltear...Có vẻ như cô ta đã khoe khoang về việc ngài Ainz đã lau nước mắt cho mình.

Ông tự hỏi điều gì sẽ khiến Ainz-sama làm một điều như vậy. Ông thậm chí không thể hình dung ra cảnh tượng Shalltear đang khóc. Mặc cho sự bối rối, Sebas vẫn không ngưng tay và lau khô hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô gái.

"Ah ..."

"Đây, hãy dùng nó."

Sebas đặt vào tay cô gái một chiếc khăn tay hơi ướt.

"Một chiếc khăn tay không được sử dụng thực sự đáng thương, đặc biệt là chiếc khăn tay thậm chí không thể lau nước mắt."

Sebas mỉm cười và bước ra xa cô gái.

"Bây giờ, hãy nghỉ ngơi thật nhiều. Hãy bàn về chuyện từ giờ trở đi chúng ta phải làm sau khi cô thức giấc. "

Bởi vì mọi thứ là có thể với ma pháp, những vết thương của cô đã được chữa lành và tất cả những mệt mỏi tinh thần của cô đã biến mất. Đó là lý do tại sao bây giờ cô ấy sẽ có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chỉ mới vài giờ trước đó cô còn đang ở trong địa ngục. E rằng nói chuyện quá lâu có thể khiến cho những chấn thương tâm lý của cô trở lại.

Trong thực tế, cách mà cô đã khóc ban nãy cho thấy tâm trí của cô vẫn không ổn định. Mặc dù ma pháp có thể chữa lành tâm trí cô tạm thời, nó vẫn không trị tận gốc của vấn đề. Không giống như những vết thương thể xác, những vết thương không thể thấy thì không thể trị được.

Trong số những người Sebas biết, người duy nhất có thể hoàn toàn chữa lành chấn thương tâm lý là chủ nhân của ông và có thể thêm Pestonya.

Mặc dù Sebas cố gắng làm cho cô gái nghỉ ngơi, cô vội vàng mở miệng.

"Từ giờ...trở đi?"

Sebas do dự chốc lát về việc liệu nó có ổn không khi cứ tiếp tục chuyện như thế này. Nhưng kể từ khi người đặt câu hỏi muốn nói chuyện, ông quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi vẫn để mắt đến tình trạng của cô.

"Rõ ràng là sẽ không an toàn nếu cô tiếp tục ở lại Vương Đô. Cô có nơi nào có thể tin tưởng không?"

Cô gái cúi đầu xuống.

"Tôi hiểu rồi..."

Mọi việc quá rõ ràng, ông cũng không cần phải nói thêm. Cô không hề có.

-Việc này đã trở nên khá phiền phức.

Tuy nhiên, họ cũng không cần phải hành động ngay lập tức. Gã đàn ông lúc trước chắc không bị bắt quá sớm, và phải mất một thời gian nữa mới có thể tìm đến Sebas.

Mặc dù đó là suy nghĩ theo hướng tốt nhất nhưng ông muốn tin rằng không có lý do gì để hoảng sợ. Ít nhất là cho đến khi cô gái lấy lại sức khỏe của mình.

"Vậy, xem nào. Đầu tiên, cô có thể cho tôi biết tên của cô không? "

"Ah...Tôi là...Ts...Tsuare."

"Tsuare, vậy. Ah, tôi vẫn chưa giới thiệu mình. Tên tôi là Sebas Tian, hãy gọi cho tôi Sebas. Tôi phục vụ chủ nhân của dinh thự này, Quý cô Solution."

Đó là bề ngoài của họ.

Mặc dù Solution mặc váy trắng thay vì đồng phục hầu gái bình thường phòng trường hợp có khách tới bất ngờ, trong khi cô gái đang ở đâòngong sẽ cần cô ấy giữ vai trò chủ nhân của mình.

"So...lu...sama."

"Phải. Solution Epsilon-sama. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô sẽ có nhiều dịp nhìn thấy cô ấy."

"...?"

"Cô ấy là khá cầu kỳ."

Biết rằng mình không thể nói nhiều hơn, Sebas ngậm miệng. Và sau một thoáng im lặng, ông nói.

"Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ để cuộc thảo luận về những việc cô phải làm tiếp theo cho ngày mai."

"Vâng..."

Sau khi xác nhận rằng Tsuare đã nằm xuống giường, Sebas nhặt chiếc bát đựng thức ăn lên và rời khỏi phòng.

Khi ông mở cửa, như dự kiến, Solution đã đứng bên ngoài. Mặc dù có nhiều khả năng cô đã nghe trộm, Sebas không hề có ý định khiển trách cô. Solution cũng vậy, cô biết rằng cô sẽ bị mắng. Đó là lý do tại sao cô ấy chỉ đứng bên ngoài mà không cần che giấu sự hiện diện hay cơ thể của mình. Nếu cô thật sự muốn trốn, là một sát thủ, cô sẽ giấu mình một cách khéo léo hơn.

"Chuyện gì vậy?"

"... Sebas-sama. Rốt cuộc ngài định làm gì? "

Sebas nhìn về cánh cửa đằng sau ông. Ngay cả khi đã được đóng chặt, nó cũng không cách âm hoàn toàn. Nói chuyện ở đây sẽ có thể bị nghe lén.

Sebas bước đi và Solution im lặng theo sau.

Ông dừng lại ở nơi mà Tsuare sẽ không thể nghe được.

"..Ta hiểu cô đang muốn nói về Tsuare. Bây giờ ta đang định sẽ quyết định vào ngày mai. "

"Một cái tên..."

Cô đã không tiếp tục, nhưng như đã hạ quyết tâm, Solution mở miệng một lần nữa.

"Mặc dù có thể tôi không có quyền nói ra, nhưng rất có khả năng rằng việc đó sẽ trở thành một trở ngại. Nó cần phải được xử lý càng sớm càng tốt. "

Cô ấy có ý gì khi nói xử lý?

Nghe những lời nói nhẫn tâm của Solution , Sebas nghĩ rằng chúng hoàn toàn đã được dự đoán. Với người phục vụ cho Nazarick- một người phục vụ 41 Đấng Tối Cao, đó là cách suy nghĩ thông thường dành cho những kẻ không thuộc về Nazarick. Hành động của Sebas là một điều lạ.

"Cô nói đúng. Nếu cô ấy đã trở thành một trở ngại cho mệnh lệnh Ainz-sama, cô ta sẽ bị giải quyết nhanh chóng."

Solution nhìn ông một cách lạ lùng. Khuôn mặt cô như đang hỏi nếu Sebas đã biết vậy thì tại sao ông vẫn mang cô ta về.

"Cô ấy có thể hữu ích cho chúng ta. Vì ta đã nhặt cô ấy về, ta cần phải nghĩ ra một cách để sử dụng cô ấy tốt hơn thay vì chỉ đơn giản là ném cô ấy đi."

"...Sebas-sama, tôi không biết lý do của ngài khi mang cô ta về là gì. Nhưng nhìn những vết thương của cô ta cũng có thể hình dung ra hoàn cảnh lúc đó. Và tôi nghi ngờ những kẻ đã làm điều này vẫn còn sống. "

"Về chuyện đó thì sẽ không có vấn đề gì cả."

"...Vậy là ngài đã xử lý chúng rồi sao?"

"Không, không phải vậy. Chỉ là nếu có vấn đề xuất hiện thì ta sẽ sử dụng phương pháp nhất định. Đó là lý do tại sao ta muốn cho chúng ta duy trì khung cảnh yên tĩnh cho đến khi đó. Hiểu chưa, Solution? "

"...Tôi sẽ làm theo ý ngài."

Solution nhìn Sebas bước, một sự tức giận trỗi dậy trong cô bị kiềm nén lại.

Sebas, cấp trên trực tiếp của cô, đã nói vậy, dù rằng vẫn còn nhiều việc không vừa lòng nhưng cũng không thể nói gì được. Và nếu không có vấn đề phát sinh thì vẫn đề cũng sẽ bị bỏ qua.

Nhưng dù vậy-

"Sao ngài ấy có thể sử dụng tài sản của Nazarick cho thứ như loài người..."

Tất cả mọi thứ trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đều thuộc về Ainz Ooal Gown và rộng hơn là các Đấng Tối Cao. Sử dụng chúng khi không được phép liệu có thể được tha thứ?

Không cần biết cô suy nghĩ bao lâu, vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

♦ ♦ ♦

Mid Fire Month (Tháng 9), ngày 3, 09:48

Sebas mở cửa vào tòa nhà. Ông vừa trở về từ nhiệm vụ thông thường của mình là ghé thăm Công hội Mạo hiểm giả vào buổi sáng sớm để ghi chép lại các yêu cầu đã được đưa lên trước khi các mạo hiểm giả kịp nhận chúng.

Ông đã ghi lại tất cả thông tin trên các mẩu giấy, thậm chí cả những tin đồn xung quanh thị trấn, và chuyển tất cả chúng về Nazarick. Phân tích nội dung khá khó khăn nên đã để lại cho các trí giả trong Nazarick.

Ông bước qua cánh cửa và bước vào trong tòa nhà. Nếu là vài ngày trước, Solution sẽ ở đó để đón ông. Tuy nhiên-

"Ngài...đã...về...ngài...Sebas."

Hiện nay, nhiệm vụ này đã được trao cho cô gái nói năng lúng túng mặc một bộ đồng phục hầu gái mà dài xuống tận chân.

Ngày hôm sau cuộc nói chuyện với Tsuare, họ đã có một cuộc nói chuyện và quyết định phải có công việc cho cô trong ngôi nhà.

Mặc dù họ nói cô ấy có thể ở lại như là một khách mời nhưng Tsuare phản đối. Cô không muốn được đối xử như một khách mời sau khi đã được giúp đỡ. Thậm chí nếu nó sẽ không đủ để trả nợ cho họ, ít nhất, cô vẫn muốn làm việc.

Sebas nhận cô đang nói dối bởi sự lo lắng trong đôi mắt.

Nói cách khác, cô biết rất rõ rằng hoàn cảnh nguy hiểm của mình sẽ sớm mang lại phiền phức cho căn hộ này. Cô đang cố gắng hết sức đóng góp để không bị vứt bỏ.

Không cần phải nói, Sebas đã trấn an Tsuare rằng ông sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nếu ông định bỏ mặc một người không còn nơi nào để đi, ông đã không bao giờ cứu cô. Tuy nhiên, thật sự là ông cũng không đủ thuyết phục để hàn gắn vết thương trong trái tim cô.

"Tôi đã trở lại, Tsuare. Có vấn đề gì không? "

Tsuare lắc đầu.

Khác với lần đầu gặp nhau, mái tóc của cô đã được cắt tỉa gọn gàng, ở trên có một băng đô màu trắng.

"Không...có...gì cả."

"Hiểu rồi, vậy thì tốt."

Bầu không khí xung quanh cô vẫn còn tăm tối và biểu hiện khó khăn của cô vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, giọng nói của cô có vẻ dần to hơn, như thể những ám ảnh tâm lí trước kia đang dần biến mất từng chút một.

Vậy, vấn đề duy nhất còn lại sẽ là...

Sebas bước đi, Tsuare đi theo bên cạnh ông.

Đi ngang hàng với một quản gia, Sebas- cấp trên trực tiếp, đó là một hành vi không thể chấp nhận được với một người hầu. Nhưng Tsuare không biết gì về các nghi thức của người hầu, cô chưa từng được chỉ dạy. Mà Sebas cũng không có ý định dạy cho cô.

"Thực đơn của ngày hôm nay có gì vậy?"

"Vâng. Đó là...khoai tây...hầm. "

"Tôi hiểu. Tôi đang mong chờ nó đây. Đồ ăn của Tsuare nấu nói cho cũng rất ngon. "

Sebas vừa cười vừa nói, làm cho Tsuare đỏ mặt và cúi mặt xuống trong khi hai tay nắm chặt lấy chiếc tạp dề.

"K-không...phải...vậy."

"Không, không, tất nhiên đó là sự thật. Tôi không thể nấu ăn. Nhưng nguyên liệu như vậy có ổn không? Nếu cô thiếu gì đó hay muốn tôi mua gì thì cứ việc nói với tôi."

"Vâng. Lần tới...tôi sẽ...kiểm tra...và nói với ngài... "

Mặc dù Tsuare có thể hoạt động bình thường trong nhà với Sebas, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi thế giới bên ngoài. Cô không thể xử lý bất kỳ công việc nào đòi hỏi cô phải rời khỏi tòa nhà và vì vậy, công việc như đi mua sắm phải đến tay Sebas.

Chẳng có gì sang trọng trong những món ăn của Tsuare. Đó chỉ là những bữa ăn gia đình đơn giản.

Vì lý do này, họ không cần những thành phần đắt tiền và việc mua sắm có thể được hoàn thành khá nhanh chóng. Sebas cũng có thể tìm hiểu và thu thập thông tin về các loại thực phẩm của thế giới này. Quả là một công đôi việc.

Bỗng nhiên, Sebas đề xuất một ý tưởng.

"...Hay là chúng ta đi mua chúng cùng nhau?"

Khuôn mặt Tsuare lộ rõ sự bất ngờ. Sau đó, ngày càng sợ hãi, cô lắc đầu. Nước da của cô trở nên tồi tệ hơn và cô bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều.

"Không, tôi...không."

Sebas nghĩ thầm "Quả nhiên" nhưng không hề biểu lộ ra ngoài.

Kể từ khi cô bắt đầu làm việc, Tsuare không bao giờ thử làm những công việc đòi hỏi cô phải đi ra ngoài. Cô kìm nén nỗi sợ bằng cách xem tòa nhà này như bức tường tuyệt đối sẽ bảo vệ cô. Nói cách khác, cô chỉ có thể hoạt động sau khi đã vẽ một đường phân cách ở đây và ngoài kia- thế giới đã làm tổn thương cô.

Tuy nhiên, cứ thế này Tsuare sẽ không bao giờ có thể bước chân bên ngoài. Và họ không thể giấu cô mãi mãi.

Xem xét tình trạng tâm lý của Tsuare, Sebas biết rằng thật tàn nhẫn khi bảo cô đi ra ngoài chỉ sau một vài ngày. Cho cô ấy thêm thời gian để thích nghi sẽ là một lựa chọn an toàn hơn.

Tuy nhiên, đó là khi họ thực sự rảnh rỗi.

Sebas không có ý định định cư và dành phần còn lại của cuộc đời mình ở Vương Đô. Ông sẽ mãi là một người lạ ở vùng đất này, người chỉ đến đây vì thông tin. Nếu chủ nhân của ông hạ lệnh rút lui...

Để chuẩn bị cho ngày đó, ông đã cố gắng huấn luyện cô với nhiều cách khác nhau, trong khi ông vẫn còn có thể.

Sebas dừng lại và nhìn thẳng vào Tsuare. Cô đỏ mặt và cố gắng nhìn xuống, nhưng ông đặt tay lên má cô và nâng mặt cô lên.

"Tsuare, tôi biết rằng cô đang sợ hãi. Nhưng yên tâm rằng tôi, Sebas, sẽ bảo vệ cô. Tôi sẽ diệt trừ bất kỳ thứ gì có thể làm hại cô. "

"......"

"Tsuare, hãy bước về phía trước. Nếu cô sợ hãi thì cứ việc nhắm mắt lại. "

"......"

Ông nắm lấy tay Tsuare trong khi cô vẫn còn do dự và nói những lời mà ông biết sẽ thuyết phục được cô ấy.

"Cô không tin tôi sao, Tsuare?"

Thời gian như kéo dài ra, một bức màn của sự im lặng nặng nề treo trên hành lang. Mắt Tsuare hơi ươn ướt khi cô mở đôi môi hồng của mình ra, để lộ bộ răng cửa như ngọc trai .

"... Sebas-sama thật không...công bằng. Tôi không thể từ chối nếu ngài nói...như thế. "

"Hãy cứ yên tâm. Mặc dù trông không giống vậy, nhưng tôi rất mạnh. Ngoài 41 người ra chỉ có rất ít kẻ mạnh hơn tôi. "

"Nhiều...vậy...sao?"

Tsuare cười khúc khích trước con số đó, cô tin rằng đó là một trò đùa để an ủi cô. Sebas chỉ cười và không trả lời.

Sebas tiếp tục sải bước. Mặc dù ông biết rằng Tsuare đang lén nhìn mình nhưng ông đã không đề cập đến nó.

Ông biết rằng Tsuare có cảm tình với ông, nhưng không thể gọi đó là tình yêu được.

Tuy nhiên, Sebas biết đó là cảm xúc gì, một cảm giác của sự tin cậy đối với ân nhân đã cứu cô khỏi địa ngục đó.

Có thể Sebas nhầm và cũng có thể rằng Tsuare đã lầm tình cảm gia đình với tình yêu nam nữ.

Và thậm chí nếu Tsuare thật sự yêu Sebas, ông không có ý định chấp nhận tình cảm của cô. Không thể khi ông đang phải che giấu quá nhiều, không thể khi hoàn cảnh của họ quá khác nhau.

"Vậy tôi sẽ gặp cô sau khi nói chuyện với tiểu thư."

"Tiểu thư...Solu..."

Biểu hiện Tsuare trở nên tối tăm. Mặc dù Sebas biết tại sao nhưng lại không nói ra điều đó.

Solution đã không cố gắng tiếp xúc với Tsuare và để làm điều đó, cô chỉ liếc nhìn qua cô ấy trước khi bỏ đi mà không nói một lời. Có thể hiểu được khi bị lờ đi ở một mức độ như vậy sẽ tạo ra một cảm giác lo lắng và trong trường hợp của Tsuare, đó là nỗi sợ hãi.

"Không sao cả. Cô ấy luôn luôn là như thế với tất cả mọi người, không riêng gì cô...Và tôi sẽ chỉ nói một lần, nhưng quả thật cô ấy có tính cách khá khó chịu."

Khi Sebas trở nên nói nhiều hơn bình thường, biểu hiện trên khuôn mặt Tsuare dịu nhẹ đi.

"Cô ấy hờn dỗi vì cô trông giống một đứa trẻ dễ thương."

"...Tôi...không thể...so được...với cô ấy."

Tsuare vội vẫy hai tay.

Mặc dù thật sự Tsuare rất xinh đẹp, cô ấy vẫn là không thể so được với Solution. Tuy nhiên, cách nhìn nhận cái đẹp của mỗi người lại khác nhau.

"Nếu phải dựa vào ngoại hình thì Tsuare sẽ hợp với kiểu của tôi hơn là cô ấy."

"C-c-chuyện đó...!"

Ông nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt Tsuare ửng đỏ đang cúi xuống chân, nhưng thái độ của cô đột nhiên thay đổi khiến ông cau mày.

"Cơ thể tôi...dơ bẩn..."

Sebas trong lòng thở dài một tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tsuare thay đổi hoàn toàn so với trước. Sau đó ông nói trong khi nhìn chằm chằm về phía trước.

"Trang sức cũng giống vậy. Những món không có vết trầy xước được coi là đẹp và có giá trị. "

Nghe những lời nói của ông, khuôn mặt Tsuare tối sầm lập tức.

"Tuy nhiên- con người không phải đồ trang sức."

Tsuare hơi ngẩng mặt lên.

"Dường như Tsuare cứ muốn nói với bản thân rằng cô đã bị vấy bẩn. Nhưng vẻ đẹp của con người nằm ở đâu? Đối với một món trang sức, nó có thể được thẩm định một cách chắc chắn. Nhưng vẻ đẹp tiêu chuẩn cho con người là gì? Giá trị trung bình là bao nhiêu? Phần đông ý kiến là thế nào? Nếu như vậy, chẳng phải số ít sẽ bị bác bỏ sao?"

Ngưng lại một lúc, Sebas tiếp tục.

"Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về thứ họ cho là đẹp, 'tôi' tin rằng vẻ đẹp của một người nằm tách biệt với hình dáng của họ, không phải là trong quá khứ của họ mà là trong trái tim của họ. Mặc dù tôi không biết tất cả quá khứ của cô, từ những gì tôi đã cảm nhận bên trong cô trong những ngày qua, tôi không cô dơ bẩn chút nào. "

Sebas im lặng và thế giới trở thành nơi mà âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của họ. Trong hoàn cảnh đó, Tsuare thu hết can đảm nói.

"...Nếu ngài nói tôi...đẹp...vậy xin hãy...ôm..."

Sebas không để cho cô nói hết và ôm lấy cô.

"Cô rất xinh đẹp."

Như ông đã nói chuyện nhẹ nhàng, những giọt nước mắt âm thầm chảy ra khỏi mắt của Tsuare. Sebas nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô và từ từ tách ra.

"Tsuare, xin lỗi. Chủ nhân gọi tôi. "

"V-vâng..."

Với một lời chia tay buồn từ Tsuare và đôi mắt đỏ của cô, Sebas gõ cửa và mở nó mà không cần chờ đợi phản ứng. Khi ông đóng cửa lại, ông đã cho Tsuare vẫn còn đang liếc nhìn ông một nụ cười.

Vì ngôi nhà được thuê, mặc dù có rất nhiều phòng, nhưng hầu như chẳng có mấy đồ nội thất.

Tuy nhiên, căn phòng này được trang trí đủ để không cảm thấy xấu hổ khi có khách. Nhưng một người có một cái nhìn sáng suốt sẽ có thể nhận sự thiếu vắng những món đồ cổ và sự nông cạn của căn phòng.

"Thưa chủ nhân, tôi đã trở về."

"...Tốt lắm, Sebas."

Chủ nhân giả của tòa nhà ngồi trên một chiếc ghế sofa dài với vẻ mặt buồn chán. Thực ra, vẻ mặt đó chỉ là diễn thôi. Bởi vì sự hiện diện của người ngoài tên Tsuare, cô phải đeo chiếc mặt nạ ngu ngốc của một quý cô kiêu căng.

Solution chuyển ánh mắt từ Sebas ra cửa.

"...Cô ta đi rồi."

"Có vẻ vậy."

Trong khi dò xét khuôn mặt nhau, như thường lệ, Solution là người mở lời.

"Khi nào ngài sẽ đưa cô ta đi?"

Đây là những gì Solution hỏi mỗi lần họ gặp nhau. Và như mọi lần, Sebas đã trả lời tương tự.

"Khi đến lúc."

Nếu nó là như thường lệ, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc. Solution sẽ thở dài và chỉ vậy. Tuy nhiên, hôm nay, Solution dường như không muốn bỏ dở ở đó và tiếp tục.

"... Ngài có thể giải thích rõ ràng cái thời gian mà ngài nói đến không? Không có gì đảm bảo rằng việc che giấu con người kia sẽ không dẫn đến một vụ việc rắc rối. Liệu nó sẽ không gây trở ngại cho mệnh lệnh của Ainz-sama chứ?"

"Hiện vẫn chưa có bất kỳ sự cố cho đến nay...Nếu cô hoảng sợ vì những gì vài người có thể làm, thì cô không xứng làm người phục vụ cho Ainz-sama."

Một sự im lặng tràn ngập giữa họ và Sebas khẽ thở dài.

Đây là một tình huống rất nguy hiểm.

Mặc dù khuôn mặt Solution không hề biểu lộ cảm xúc, Sebas có thể cảm thấy cô đang tức giận với ông. Cho dù khu căn hộ này chỉ là một cơ sở hoạt động, Solution vẫn coi nó như là một chi nhánh của Nazarick. Cô không thể bỏ qua sự hiện diện của một con người mà không có sự cho phép của chủ nhân.

Solution đã cố gắng để không tấn công Tsuare cho đến nay vì Sebas vẫn luôn kiềm chế. Tuy nhiên, nếu điều này tiếp tục, ông sẽ không thể kiểm soát được.

Sebas thực tế không còn nhiều thời gian lắm.

"...Ngài Sebas. Nếu con người đó sẽ trở thành một trở ngại cho mệnh lệnh của Ainz-sama thì-"

"Cô ấy sẽ bị xử lý."

Sebas đảm bảo với cô. Solution ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm vào Sebas, sau đó cúi đầu.

"Tôi không còn câu hỏi nào nữa. Ngài Sebas, xin hãy ghi nhớ lời ngài nói. "

"Tất nhiên, Solution."

"...Tuy nhiên."

Cảm xúc trong lời lẩm bẩm Solution là đủ mạnh để Sebas dừng chân.

"...Tuy nhiên, ngài Sebas. Có ổn khi không báo cáo với Ainz-sama? Về việc đó."

Sebas im lặng trong vài giây, và sau đó trả lời.

"Sẽ không có bất kỳ vấn đề. Sẽ thật bất lịch sự khi làm Ainz-sama phải tốn thời gian cho một con người. "

"... Entoma và những người khác vẫn giao tiếp với ngài thông qua [Message] hàng ngày tại thời điểm quy định. Chẳng nhẽ ngài định không nói lời nào về điều này ư?...Hay ngài đang cố tình che giấu nó?"

"Tất nhiên là không. Tôi sẽ không làm chuyện như vậy với Ainz-sama"

"Vậy...không phải ngài đang hành động theo ý thích của rêng mình chứ?"

Không khí trở nên căng thẳng.

Sebas nhận ra rằng Solution đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông hiểu vị trí của mình nguy hiểm như thế nào.

Mỗi thành viên của Nazarick cam kết tuyệt đối trung thành với 'Ainz Ooal Gown' và các đấng tối cao. Với những Thủ vệ dẫn đầu, nói rằng mỗi một thành viên đều đồng ý với niềm tin đó không phải là nói quá. Ngay cả trợ lý quản gia, Éclair, kẻ muốn chinh phục Nazarick cho riêng mình, cũng trung thành với 41 đấng tối cao và dành cho họ sự tôn trọng.

Không cần phải nói, Sebas là một trong số họ.

Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng thật sai lầm khi bỏ qua một tồn tại đáng thương chỉ vì thế. Mặc dù nói vậy nhưng ông cũng biết rất rõ rằng phần lớn Nazarick sẽ không đồng ý với ông.

Không, ông nghĩ rằng ông đã hiểu rõ. Phản ứng của Solution đã cho thấy hiểu biết của ông nông cạn thế nào.

Solution rất nghiêm túc. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp quản gia Sebas- nói cách khác, cấp trên của cô trong công việc hàng ngày của Nazarick, một trong những người mạnh nhất trong cận chiến, tùy vào câu trả lời của ông. Ông không nghĩ được rằng Solution đã chuẩn bị nhiều như vậy để giải quyết vấn đề.

-Sebas nở một nụ cười.

Đôi mắt Solution nhìn ông một cách kì lạ.

"...Tất nhiên là không. Lý do tôi không báo cáo này để Ainz-sama không phải là vì sỏ thích của riêng tôi. "

"Vậy ngài có thể tiết lộ cơ sở cho những hành động của ngài chứ?"

"Tôi đánh giá cao khả năng nấu ăn của cô ấy."

"Ngài nói...Nấu ăn?"

Một dấu hỏi lơ lửng trên đầu của Solution.

"Thật. Và không phải hơi kỳ lạ với những người khác nếu chỉ có hai người sống trong ngôi biệt thự lớn này sao?"

"...Cũng có thể."

Solution không có lựa chọn nào ngoài thừa nhận điểm đó. Không có người hầu trong khi sống một cuộc sống xa hoa ở một biệt thự lớn chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.

"Tôi cảm thấy rằng ít nhất, chúng ta nên có ít nhất một người hầu. Nếu chúng ta mời khách đến nhà, không phải sẽ rất khả nghi nếu chúng ta thậm chí không thể phục vụ họ một bữa ăn?

"... Nói cách khác, ngài đang sử dụng con người đó để ngụy trang?"

"Đúng thế."

"Nhưng cũng không cần thiết phải sử dụng nó."

"Tsuare cảm thấy mắc nợ với tôi. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin ngay cả khi tính mạng bị đe dọa. Đúng không?"

Rất ngắn gọn, Solution nghĩ lại, gật đầu ngay sau đó.

"Ngài nói đúng."

"Vậy đấy. Không cần phải xin phép Ainz-sama nếu vấn đề chỉ liên quan đến vỏ bọc của chúng ta. Không chỉ vậy, ngài còn có thể trở nên tức giận và bảo chúng ta phải tự biết xử lý các vấn đề như vậy. "

Sebas lặng lẽ hỏi Solution, người vẫn đang im lặng.

"Cô đã hiểu chưa?"

"...Vâng."

"Vậy thì đã đủ cho việc-."

Sebas ngắt lời chính mình. Ông nghe thấy một âm thanh, giống như hai vật cứng va chạm với nhau.

Nó rất dễ bị bỏ lỡ nhưng Sebas thì không.

Sự lặp lại thất thường của tiếng ồn đó chứng tỏ là ai đó đã gây ra nó một cách có mục đích.

Sebas mở cửa phòng và tập trung cảm quan của mình về phía cuối hành lang.

Cả hai đơ người nhận ra rằng những âm thanh đó là tiếng gõ cửa. Kể từ khi họ lần đầu tiên đến Vương Quốc, chưa từng có ai gõ cửa. Tất cả các giao dịch luôn được thực hiện bên ngoài và không hề mời ai đến tòa nhà này. Đó là một biện pháp tuyệt vọng để tránh bị kẻ khác biết rằng chỉ có hai người đang sống trong ngôi biệt thự lớn này.

Nhưng hôm nay, họ đã có khách. Như vậy là quá đủ để tạo nên một sự rắc rối.

Sebas để Solution lại trong phòng và đi về phía cửa ra vào. Ông mở nắp cửa sổ nhỏ gắn vào cửa trước. (TL: trên cửa ra vào ở nước ngoài thường có 1 cái ô kính nhỏ để bên trong có thể nhìn ra xem ai đang đứng trước cửa.)

Những gì mà ông thấy là một người đàn ông với đôi vai rộng đứng giữa một toán lính của Vương Quốc.

Người đàn ông với đôi vai rộng mặc quần áo tử tế. Trên ngực ông ta có một chiếc huy chương ánh lên tia sáng màu đồng. Da mặt ông hồng hào mũm mĩm và trông ông rất mập, có lẽ là do thói quen ăn uống của ông.

Và cuối cùng- có một gã thoạt trông tách biệt hẳn so với số còn lại.

Da hắn nhợt nhạt như thể chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Với đôi mắt sắc nét và gò má hốc hác, hắn trông giống như một con chim săn mồi- loài chim chuyên ăn xác. Bộ quần áo màu đen được hắn mặc một cách lỏng lẻo, rõ ràng bên trong có cất giấu vũ khí.

Những thứ gây kích thích cho giác quan thứ sáu của Sebas chính là mùi máu tanh và oán niệm của gã.

Họ thực sự là một nhóm người ô hợp. Sebas không thể xác định danh tính hay mục đích của họ.

"...Ai đó?"

"Tôi là sĩ quan tuần tra Stafan Hevish."

Người đàn ông đầy đặn ở rất phía trước nói bằng một giọng nói the thé và tiết lộ tên của mình.

Hắn là một sĩ quan tuần tra, một công chức được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an. Một chức vụ tương tự như cấp trên của những binh sĩ tuần tra thông thường vẫn đi quanh thành phố, quyền hạn của hắn rất rộng. Bởi vậy Sebas không thể đoán ra được tại sao người đàn ông tên Stafan này lại đến đây và trở nên bối rối.

Stafan tiếp tục nói, lờ đi Sebas.

"Vương Quốc có một điều luật cấm việc mua bán nô lệ. Nó được khởi xướng bởi công chúa Renner, người đã lên kế hoạch cho phép nó được thông qua. Chúng tôi đã nhận được một báo cáo rằng những người trong tòa nhà này có thể đã xem thường điều luật này và đến để điều tra."

Cuối cùng hắn hỏi liệu có thể để hắn vào trong không.

Mặc dù Sebas có thể từ chối, nhưng không cho họ vào có thể khiến vấn đề nghiêm trọng hơn. Cũng không có gì đảm bảo rằng Stafan là một công chức thực sự. Mặc dù thực tế những công chức của Vương Quốc thực sự có đeo một huy hiệu giống như cái trên ngực Stafan. Tuy nhiên, vẫn không có gì là đảm bảo tuyệt đối. Vẫn có thể - dù đó là một trọng tội- rằng đó là đồ giả.

Nói như vậy, cho phép một vài người vào nhà sẽ không gây ra vấn đề quá lớn. Nếu chúng đến để gây hấn thì Sebas có thể dễ dàng xử lý. Thực tế thì nếu chúng là giả mạo lại càng hợp ý ông hơn.

Một sự im lặng hình thành trong khi Sebas nghĩ ngợi, Stafan mở miệng lần thứ hai.

"Tôi có thể nói chuyện với chủ nhân của tòa nhà này không? Tất nhiên, nếu chủ nhân không có nhà thì cũng chẳng biết làm sao được. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều tra viên mà lại trở về tay trắng thì cũng không tốt lành gì cho lắm. "

Stafan mỉm cười với một khuôn mặt chẳng hề có chút xin lỗi. Ẩn sau thái độ đó chính là sự lạm dụng quyền lực.

"Trước tiên, tôi muốn hỏi vài thứ. Người đứng sau ông là ai? "

"Hmm? Anh ta tên là Succulent. Là người đại diện cho cửa hàng đã báo cáo sự việc."

"Tên tôi là Succulent. Hân hạnh được gặp. "

Nhìn thấy nụ cười mờ nhạt trên khuôn mặt của Succulent, Sebas hiểu rằng ông đã bị gài.

Nụ cười của hắn là nụ cười của một thợ săn độc ác chế giễu con mồi đã rơi vào bẫy của mình. Hoàn toàn có thể cho rằng hắn đã đến đây sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng. Như vậy thì khả năng cao Stafan là một công chức thực sự. Có lẽ chúng cũng đã có một kế hoạch chuẩn bị nếu Sebas từ chối. Vậy thì ít nhất, Sebas phải cố gắng xác định ra ý định của đối phương.

"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo lại với cô chủ của mình. Xin vui lòng chờ một chút."

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ chờ."

"Nhưng xin hãy nhanh lên. Chúng tôi không có rảnh rỗi cả ngày đâu."

Succulent mỉm cười và Stafan nhún vai.

"Đã hiểu. Vậy xin mạn phép."

Sebas đóng nắp đậy lại và hướng về phòng của Solution. Nhưng trước đó, ông phải nói với Tsuare nấp vào sâu bên trong.

Những binh lính đứng lại bên ngoài, chỉ có hai người vào trong. Stafan và Succulent đều sửng sốt khi gặp Solution.

Họ không nghĩ rằng sẽ được gặp một mỹ nhân như vậy. Biểu cảm của Stafan từ từ giãn ra, đôi mắt lượn qua lại giữa mặt và ngực của cô. Hắn nuốt nước bọt, đôi mắt tràn ngập ham muốn. Ở bên cạnh, Succulent cũng ngạc nhiên không kém.

Với Sebas, ông vốn đã xác định được kẻ mà ông cần phải thận trọng. Ông mời hai người họ ngồi lên ghế sofa đối diện Solution.

Solution đã ngồi sẵn đó, Stafan cũng vừa ngồi xuống, Succulent tự giới thiệu họ.

"Vậy, chính xác là chuyện gì đã xảy ra?"

Nghe câu hỏi của Solution, Stafan vờ ho một tiếng rồi nói.

"Theo một báo cáo từ một cửa hàng, có vẻ như có ai đó đã kéo nhân viên của họ đi. Kẻ đó đồng thời cũng đưa một số tiền bất chính cho một nhân viên khác. Mua nô lệ là bất hợp pháp ở đất nước này... cô có nghĩ rằng những gì người này đã làm là bất hợp pháp không?"

Vai Stafan ngày càng căng lên, như thể ông ta đang trở nên giận dữ. Solution trả lời bằng một giọng chán nản.

"Vậy sao?"

Thái độ phản ứng của cô khiến hai người đàn ông chớp mắt. Mặc dù họ đã gây áp lực, nhưng hành vi của cô hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

"Tôi sẽ để lại những vấn đề phức tạp cho Sebas. Sebas, lo vụ này đi."

"C-cô làm vậy thật sao? Tùy vào tình huống, cô có thể bị coi là tội phạm. "

"Trời, thật đáng sợ. Sebas, nếu như tôi sẽ trở thành một tên tội phạm thì hãy cho tôi biết nhé. Vậy, mọi người, chào tạm biệt."

Solution nói lời tạm biệt và rời đi với một nụ cười tươi. Không ai có thể nói bất cứ điều gì khi cô rời khỏi phòng. Đó chính là thời khắc mà sức mạnh từ nụ cười của mỹ nhân được chứng tỏ.

Trước khi âm thanh đóng cửa vang lên, họ nghe thấy những giọng nói kinh ngạc của đám lính khi nhìn thấy Solution.

"-Vậy tôi sẽ lắng nghe những gì các ngài nói thay cho cô ấy."

Sebas mỉm cười và ngồi xuống phía trước hai người đàn ông. Hành động của Stafan vụng về vì vẫn còn bị mê hoặc bởi nụ cười của cô. Tuy nhiên, như để che chắn cho hắn, Succulent chen vào.

"Được rồi, vậy làm phiền cho tôi hỏi một số câu hỏi? Như ông đã nghe từ Hevish-sama ở lối vào, là...ừm, nhân viên của chúng tôi đã biến mất, ông thấy đấy. Tôi đã thẩm vấn một người và hắn nói rằng hắn đã giao cô ta đi sau khi nhận được tiền. Mặc dù tôi không chí không dám tưởng tượng rằng một nhân viên của chúng tôi lại làm vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài gọi cho nhà chức trách."

"Đúng thế. Một tội lỗi dơ bẩn như buôn bán nô lệ sẽ không được dung thứ!"

Hắn đập bàn.

"Đó là lý do tại sao người đã gọi nhà chức trách vào cuộc mà không lo sợ cửa hàng mình mang tiếng xấu như Succulent đây chính là công dân gương mẫu!"

"Cảm ơn, Hevish-sama."

Succulent cúi đầu trước Stafan, người đang nói với sự nhiệt tình đến nỗi văng cả nước bọt.

Trò hề gì đây?

Nghĩ như vậy trong đầu, Sebas bắt đầu cân nhắc. Hai người đàn ông trước mặt ông chắc chắn là làm việc cùng nhau. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chúng hẳn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến đây. Như vậy, thất bại đã là chắc chắn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại.

Mặt khác, điều kiện cho chiến thắng của Sebas trong trường hợp này là gì?

Điều kiện chiến thắng cho quản gia của Nazarick, Sebas, là giải quyết vấn đề này mà không gây thêm sự chú ý chứ không phải là bảo vệ Tsuare.

Tuy nhiên-

"Tôi nghi ngờ rằng người đàn ông khai đã nhận được tiền có thể nói dối. Bây giờ hắn ta đang ở đâu?"

"Anh ta đã bị bắt giữ vì buôn bán nô lệ và hiện đang bị nhốt trong tù. Và kết quả từ lời khai của anh ta và sự điều tra kĩ lưỡng của chúng tôi là-"

"- người đã mua nhân viên của chúng tôi là ông, Sebas-san."

Vậy là gã đàn ông đã bị bắt và khai ra tất cả mọi thứ. Có thể hắn đã bị gây áp lực buộc phải thay đổi lời khai để có lợi cho họ.

Sebas bị giằng xé giữa việc có nên giả vờ vô minh, nói dối, hay từ chối thẳng thừng.

Sẽ ra sao nếu ông nói rằng cô ấy không có ở đây? Sẽ ra sao nếu ông nói rằng ông đã giết cô ấy?

Vô số ý tưởng chạy qua tâm trí ông nhưng khả năng thành công là rất thấp. Họ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Dù vậy, trước tiên ông vẫn cần phải biết một việc.

"Nhưng làm thế nào mà các anh đi đến kết luận rằng đó là tôi? Bằng chứng của các anh đâu? "

Đó là phần Sebas không thể xác định. Chỉ cần ông không để lại bất cứ điều gì để lộ tên hay danh phận của mình, thì sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào. Vậy làm thế nào họ tìm ra chỗ này? Ông luôn cảnh giác việc bị theo dõi bất cứ khi nào ông ra ngoài. Ông ngờ rằng trong thành phố này có kẻ có thể theo đuôi ông mà không bị ông nhận ra.

"Cuộn giấy."

Một ánh chớp chạy qua tâm trí Sebas.

-Cuộn giấy mà ông mua từ Hiệp hội Pháp sư sư.

Cuộn giấy chắc chắn khác biệt với những cuộn giấy khác dựa vào trình độ thủ công tinh xảo của nó. Một kẻ biết chúng ra sao sẽ nhận ra rằng cuộn giấy ông mua là từ Hiệp hội Pháp sư sư. Vậy là chỉ cần theo dấu nó và họ sẽ thu được cái gì đó. Một người ăn mặc như một quản gia mang theo một cuộn giây còn khả nghi hơn.

Nhưng ngay cả như vậy vẫn chưa đủ bằng chứng để cho rằng Tsuare đang ở đây. Ông có thể cho rằng đó chỉ là một người trông giống ông. Vấn đề là mọi thứ sẽ phức tạp hơn nếu họ lục soát căn biệt thự. Đúng thế. Họ sẽ buộc phải thừa nhận rằng kể cả Tsuare, chỉ có ba người đang sống trong ngôi biệt thự lớn này.

Sebas chào thua.

"... Đúng là tôi đã đưa cô gái đến đây. Tuy nhiên, tại thời điểm đó các cô gái đã bị thương nặng và đang hấp hối. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc mang cô ấy về."

"Nói cách khác, ông thừa nhận rằng ông đã sử dụng tiền để trao đổi cô gái?"

"Trước hết, liệu tôi có thể nói chuyện với người đàn ông các anh đã bắt không?"

"Thật không may là không. Chúng tôi không thể để hai người ráp câu chuyện lại."

"Vậy thì-"

-Tôi không ngại nếu anh lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Đang định nói như vậy, Sebas đóng miệng.

Suy cho cùng, đây là một cuộc đua mà đã được lên kế hoạch từ trước. Có rất ít cơ hội để cải thiện tình hình ngay cả khi ông đến chỗ gã đàn ông. Ở góc độ này mà cố gắng tấn công thì chỉ thêm lãng phí thời gian.

"...Vậy các anh cũng đang thừa nhận rằng cô gái thực sự mang những vết thương nghiêm trọng? Từ quan điểm của chính phủ, tôi cảm thấy rằng điều này còn tệ hơn-."

"Công việc trong cửa hàng chúng tôi khá vất vả. Việc cô ta bị thương là không thể tránh khỏi. Cũng như ở mỏ hay tương tự, những việc này rất thường xuyên."

"... Tôi không nghĩ rằng những vết thương mà anh đang nói tới và vết thương của cô ấy giống nhau."

"Hahaha, kinh doanh giải trí mà, chúng tôi gặp phải đủ loại khách hàng. Dù chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Vâng, tôi hiểu quan điểm Sebas-san. Chúng tôi sẽ cố gắng- phải, cẩn thận hơn một chút. "

"...một chút?"

"Vâng, vâng. Nhiều quá thì lại tốn tiền này nọ, cũng khá phiền. "

Nghe câu hỏi của Sebas, Succulent nở một nụ cười mỉa mai với khóe môi nhếch lên.

Sebas cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"-Đủ rồi."

Stafan thở dài như thể hắn đang làm việc với một thằng ngốc.

"Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra xem có giao dịch nô lệ hay không. Kiểm tra cách đối xử với nhân viên là việc của một người khác. Việc đó không liên quan tới nô lệ."

"...Vậy cảm phiền anh cho tôi hỏi tên của nhà chức trách chịu trách nhiệm cho vấn đề điều kiện làm việc?"

"...Hmm, tôi cũng muốn nói nhưng nó khá phức tạp. Thật không may, những người can thiệp vào công việc của người khác không hay gặp cho lắm."

"...Vậy hãy đợi đến lúc đó."

Stafan cười, như thể đang chờ đợi những từ đó.

"...Tôi ước mình có thể làm điều đó, thật đấy. Nhưng vì đã có báo cáo, tôi phải bắt giữ ông và điều tra càng sớm càng tốt, bằng vũ lực nếu cần thiết."

Nói cách khác, hắn không có thời gian.

"Ngay cả bây giờ, nhìn vào những bằng chứng gián tiếp, rõ ràng là ông có tội. Nhưng cửa hàng cũng muốn giải quyết việc này êm thấm. Tất nhiên cũng phải có bồi thường theo thỏa thuận. Và cũng sẽ tốn kém một chút để loại bỏ những văn bản báo cáo sai về việc mua bán nô lệ. "

"Điều kiện chính xác là gì?"

"À, ông thấy đấy, chúng tôi cần ông trả lại nhân viên cho chúng tôi cũng như bồi thường cho phần lợi nhuận bị mất trong thời gian cô ấy vắng mặt."

"Tôi hiểu, sẽ tốn bao nhiêu?"

"Bằng tiền vàng...xem nào. Ừm, tôi sẽ giảm giá một chút, một trăm đồng vàng và thêm ba trăm để bồi thường, tổng cộng là bốn trăm. Thấy thế nào?"

"...Quả là một gia tài, tính toán thế nào vậy? Một ngày cô ta phải làm những việc gì? Giá trị ra sao?"

Ngay lúc đó, Stafan chen vào giữa.

"Ah, đợi một lát. Vẫn còn thiếu đấy Succulent-kun."

"Đúng rồi, tôi gần như quên mất. Ngài có nói rằng vì báo cáo đã được nộp, để hủy bỏ cần phải có một khoản phí ngay cả khi chúng ta lén lút giải quyết."

"Tất nhiên, Succulent-kun. Cậu không thể quên việc đó."

Stafan cười toe toét.

"...Nhưng."

"Hmm?"

"Không, không có gì."

Sebas nuốt lời nói và mỉm cười.

Succulent cúi đầu với Stafan và tiếp tục nói.

"Hmm, tôi xin lỗi vì điều đó, Hevish-sama. Chi phí này bằng một phần ba số tiền bồi thường là một trăm đồng. Tổng cộng là năm trăm đồng."

"Tôi đã trả tiền để đưa cô ấy đến đây, liệu chúng có được tính không?

"Ông đang nói gì vậy? Nghe đây, nếu ông đã đồng ý, thì nghĩa là ông chưa bao giờ mua một nô lệ. Nói cách khác, số tiền liên quan đến giao dịch đó chưa từng tồn tại. Hẳn là ông đã làm rơi nó ở đâu đó."

Hắn ta mong rằng Sebas chỉ đơn giản giả vờ rằng ông đã đánh rơi một trăm đồng vàng? Có khi họ đã chia nhau mỗi người một nửa cũng nên.

"...Tuy nhiên, cơ thể của cô gái vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn. Nếu các người cố gắng để đưa cô ấy đi bây giờ, cô ấy có thể bị tái phát. Có thể cô ấy sẽ mất mạng trong việc điều trị tiếp theo. Tôi tin rằng để cô ấy ở lại với chúng tôi sẽ an toàn hơn."

Đôi mắt Succulent lấp lánh một cách kỳ lạ. Nhận ra sự thay đổi của hắn, Sebas biết rằng mình đã phạm sai lầm. Ông vừa để lộ rằng Tsuare quan trọng với ông.

"Tất nhiên, tất nhiên, ông nói đúng. Nếu cô ấy chết thì rõ ràng ông sẽ phải đền bù thêm cho chúng tôi, hay là ông cho chúng tôi mượn chủ nhân của tòa nhà này cho đến khi việc điều trị xong xuôi? "

"Ohhh! Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Khỏi cần phải nói là ông nên lấp lại lỗ hổng nhân lực ông tạo ra rồi!"

Những nụ cười trên mặt Stafan rõ ràng được lấp đầy sự ham muốn. Hắn có lẽ đã lột sẵn quần áo Solution trong tâm trí của mình.

Nụ cười Sebas biến mất và khuôn mặt của ông trở nên vô cảm.

Mặc dù Succulent có lẽ đã nói đùa nhưng sẽ không nghi ngờ gì khi hắn thúc ép ý tưởng nếu Sebas để lộ yếu điểm. Từ thời điểm ông để lộ rằng Tsuare có giá trị, khả năng vụ việc rắc rối này sẽ phát triển lớn hơn trong tương lai đã xuất hiện trước mặt.

"...Không phải tham lam quá mức sẽ dẫn đến rắc rối sao?"

"Vô lý!"

Khuôn mặt của Stafan đỏ ngầu khi ông la lớn.

Giống như một con lợn bị giết mổ.

Suy nghĩ như vậy trong đầu, Sebas lẳng lặng nhìn Stafan.

"Bảo tham lam là ý gì?! Tất cả việc này là từ trong tim ta chỉ muốn bảo vệ pháp luật được đưa ra bởi công chúa Renner cao quý! Sao ngươi có dám vô lễ như vậy!"

"Thôi thôi, hãy bình tĩnh lại, Hevish-sama."

Ngay sau khi Succulent can thiệp, Stafan đang la hét ngay lập tức kiểm soát tính khí của mình. Sự thay đổi đột ngột đó chứng tỏ rằng sự tức giận ban nãy không phải thật sự, mà chỉ có một mưu đồ để đe dọa nhiều hơn.

Ngay cả diễn xuất của hắn cũng thật khó coi.

Sebas nghĩ như vậy trong đầu.

"Nhưng mà, Succulent-kun..."

"Hevish-sama, chúng ta đã nói xong những gì cần nói, hay là chúng ta hãy trở lại trong hai ngày nữa để nghe trả lời của ông ấy? Vậy được chứ, Sebas-san?"

"Được, Tôi hiểu rồi."

Như vậy, cuộc thảo luận kết thúc. Sebas nhìn họ ra đến cửa ra vào.

Là người cuối cùng rời đi, Succulent mỉm cười và nói vài lời Sebas.

"Nhưng tôi thực sự phải cảm ơn con điếm đó. Như vài người nói...Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một món hàng chuẩn bị vứt đi lại đẻ một quả trứng vàng lớn như thế..."

Để lại những lời đó phía sau, cánh cửa sập lại với một tiếng động lớn.

Sebas vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể nó vô hình. Khuôn mặt ông vẫn bình tĩnh, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, một điều rõ ràng hiện sâu trong con ngươi của ông.

Ông đang giận dữ.

-Không, Một từ mơ hồ như vậy không mô tả chính xác những gì ông đang cảm thấy.

Cuồng nộ, cơn thịnh nộ, vậy sẽ phù hợp hơn.

Lý do Succulent cho thấy ý định thực sự của mình khi rời đi là vì ông đã bị chiếu tướng, vì Sebas không còn cách nào để chống cự- chiến thắng của hắn là chắc chắn rồi.

"Solution, hiện hình đi."

Để đáp lại lời của ông, Solution nổi lên như nước chảy ra khỏi cái bóng. Cô đã sử dụng một kỹ năng từ phân cấp sát thủ của mình để hòa vào bóng tối.

"Tôi cho rằng cô đã nghe cuộc thảo luận của chúng tôi."

Sebas chỉ đơn giản là xác nhận lại. Solution gật đầu, như thể nó thậm chí không cần phải nói ra.

"Vậy ngài định làm gì, ngài Sebas?"

Ông không thể trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức. Việc ông không trả lời tạo ra một cái nhìn lạnh lùng đến rõ ràng từ Solution.

"... Ngài sẽ bàn giao con người đó và kết thúc vấn đề này chứ?"

"Tôi không nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết theo cách đó."

".........Thật vậy sao?"

"Nếu chúng ta để lộ điểm yếu thì sau đó chúng sẽ còn đến tiếp. Chúng chính là loại người đó. Vấn đề sẽ không được giải quyết ngay cả khi chúng ta trao Tsuare qua chúng. Vấn đề lớn hơn là họ thu được bao nhiêu thông tin từ điều tra việc chúng ta. Mặc dù chúng ta đã đến Vương Đô với lớp vỏ bọc thương nhân, nếu chúng đào sâu hơn và tìm thấy điểm mù- chúng sẽ biết rằng danh tính của chúng ta là giả mạo. "

"Vậy kế hoạch của ngài là gì?"

"Ta không biết. Ta sẽ ra ngoài đi bộ và nghĩ về nó."

Sebas mở cửa và bước ra ngoài.

Solution âm thầm dõi theo Sebas ngày càng nhỏ lại ở phía xa.

-Vô lý..

Nếu ông không đưa con người đó về, hàng loạt sự cố này sẽ không bao giờ xảy ra. Nói vậy, tất cả đã là quá khứ. Điều quan trọng bây giờ là phải làm gì tiếp theo.

Là cấp dưới của Sebas, cô không nên hành động tùy tiện bỏ qua lời của cấp trên. Tuy nhiên, có vẻ như không làm gì và để mặc tình hình như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn.

Nếu em út của chúng ta ở đây...nếu chúng ta hành động với tư cách là Pleiades thì đã không vướng vào rắc rối này...

Cô do dự.

Cô do dự đến mức mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Cuối cùng, cô hạ quyết tâm và mở bàn tay trái ra.

Một cuộn giấy nhảy ra khỏi tay cô, như thể nó đang nổi trên mặt nước. Đó là một cuộn giấy mà cô đã cất giữ trong cơ thể của mình cho đến bây giờ. Hiện nay, nhờ những nỗ lực của Demiurge, việc sản xuất hàng loạt những cuộc giấy cấp thấp đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, đó không phải là khi Solution được triển khai và như vậy, cuộn giấy [Message] này được trao cho cô chỉ để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Solution đã quyết định rằng tình hình hiện nay cần phải dùng nó.

Cô mở cuộn giấy và kích hoạt ma pháp bên trong. Đã được sử dụng, cuộn giấy biến thành tro và hoàn toàn biến mất khi chạm mặt đất.

Đồng bộ với sự kích hoạt của ma pháp, Solution cảm thấy một cái gì đó giống như một chuỗi kết nối giữa cô với mục tiêu của cô và lên tiếng.

"Ainz-sama?"

"Là Solution à? Sao vậy? Có chuyện gì khẩn cấp sao?"

"Vâng."

Trong một khoảnh khắc, Solution im lặng. Nó được sinh ra từ suy nghĩ về lòng trung thành của cô với Sebas, xem xét khả năng rằng tất cả là sự hiểu lầm của cô. Tuy nhiên, lòng trung thành của cô với Ainz lớn hơn tất cả.

Và dù họ luôn luôn hành động vì lợi ích của Nazarick, của 41 Đấng Tối Cao, có thể nói rằng tình hình hiện nay Sebas đã lờ niềm tin này.

Vì lý do này, cô mở miệng để nghe sự phán xét của chủ nhân.

"Có lẽ ngài Sebas đã phản bội chúng ta."

"Huh ?...Ehhhh?!... Đợi đã, không thể nào...Hrrmph...Đùa đủ rồi đấy, Solution. Để nói ra những lời như vậy mà không có bằng chứng là không thể tha thứ.......Ngươi có bằng chứng không?"

"Vâng. Mặc dù cũng không đủ để được gọi là bằng chứng trực tiếp được-."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 5-Chương 4: Anh Hùng Tụ Hội

Phần 1

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 4:01

Ngay sau khi bước vào nhà của Gazef, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi gần như đã đánh gục Brain và hắn gần như ngủ nguyên cả ngày hôm đó. Khi tỉnh dậy, hắn chỉ kịp ăn một chút và sau đó lại chìm trong giấc ngủ.

Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự an tâm khi được nghỉ ngơi tại nhà Gazef. Hắn biết nếu Shalltear đuổi được tới đây, cho dù là Gazef cũng không phải là đối thủ của nàng ta, nhưng đối với Brain thì nơi đây, nhà của một trong những đối thủ trước kia, thì nơi đây là nơi an toàn nhất, nơi cho phép hắn được thả lỏng và nghỉ ngơi.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Brain. Ánh sáng mặt trời đánh thức hắn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu. Ánh nắng chói chang làm mắt hắn nheo lại, hắn đưa tay ngăn trở ánh sáng.

Brain ngồi dậy và hoảng hốt nhìn xung quanh như một con chuột đang hoảng sợ với hoàn cảnh xa lạ. Đây chỉ là căn phòng đơn giản với bộ bàn ghế, trang bị hắn nằm trong góc tường gần đó

"Đây mà là phòng khách của quý tộc một Vương Quốc ư?"

Brain nhìn căn phòng vắng vẻ và đơn sơ với vẻ mặt mỉa mai, sau đó đứng lên vận động cơ thể một chút cho máu lưu thông sau một giấc ngủ dài.

"Hắn không sợ cấp dưới của mình sẽ rất thất vọng khi nhìn thấy căn phòng thế này sao?"

Lý do mà các quý tộc thích cuộc sống xa hoa không chỉ là vì họ thích điều đó, mà họ còn muốn thể hiện cho bọn người hầu, cấp dưới thấy được cuộc sống xa hoa của mình. Để bọn chúng có động lực, tham vọng để vươn lên và làm việc chăm chỉ hơn nữa.

"....Hum, dù sao thì cũng chẳng phải việc của mình."

Brain lẩm bẩm, sau đó khịt mũi khinh thường một cái. Nhưng đó không phải là dành cho Gazef, mà nó dành cho chính bản thân hắn ta.

Đây là lần thứ hai hắn cảm thấy thoải mái như vậy sau chuyện đó, cú sốc từ chuyện đó đáng lẽ đã phải làm hắn tuyệt vọng chứ?? Nhưng không, hiện tại hắn lại có thể suy nghĩ tới những vấn đề tầm thường như thế này.

Brain nghĩ tới "nó", con quái vật với sức mạnh kinh khủng khiến cơ thể hắn không ngừng run rẩy.

"Quả nhiên..."

Sự kinh hoàng ngày hôm đó vẫn đang ám ảnh tâm trí hắn.

Shalltear - Bloodfallen.

Hắn, Brain - Unglaus, người sống cả đời với thanh kiếm của mình cũng không thể đụng tới gót chân của nàng. Nàng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được... Một thiên sứ tập hợp tất cả mọi cái đẹp trên thế gian, nhưng... Nàng, cũng là một con quái vật, một quái vật mang sức mạnh tuyệt đối.

Chỉ cần nhớ tới tình cảnh đó, cảm giác toàn thân hắn như lọt vào hầm băng, lông nách, lông mũi, lông chân, lông... dựng đứng hết cả lên

Hắn đã chạy, chạy trốn với nỗi sợ hãi tột cùng, gần như không ngủ, không nghỉ. Sợ hãi cô ta xuất hiện trong giấc ngủ, sợ hãi nàng đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm trên đường. Cảm giác này khiến tạo cho hắn áp lực khủng khiếp.

Sở dĩ hắn lựa chọn chạy tới Vương Đô, bởi vì hắn nghĩ rằng nơi đó đông người, có chổ cho phép hắn có thể ẩn thân. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi phải luôn chạy trốn trong sợ hãi, tuyệt vọng đã khiến tâm trí hắn gần như trở nên điên loạn, đây cũng là điều hắn không thể ngờ tới.

Cho đến khi gặp được Gazef, dù sự gặp đó là ngoài ý muốn. Nhưng thật tâm hắn nghĩ rằng Gazef có thể giúp hắn, cho hắn một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Ta phải làm gì bây giờ đây,haiz.."

Hắn giang đôi tay của mình ra, chỉ có hai bàn tay trắng, rồi nhìn về phía vũ khí của mình đặt nơi góc phòng.

Nhìn thanh Katana, thứ hắn nghĩ rằng có thể giúp hắn đánh bại Gazef Stronoff, nhưng đánh bại Gazef thì thế nào. Hôm nay hắn đã nhận thức được rằng trên đời còn có những tồn tại khủng bố vượt xa sự tưởng tượng... Hắn, thật ra chẳng là gì cả

"Chẳng thà đi cày ruộng, Giang hồ (ED: giang nắng phụ hồ, đoạn này có hơi chém chút nhưng không ảnh hưởng đến cốt truyện)... xem ra còn có tương lai hơn a"

Brain cười tự giễu bản thân, bỗng nhiên hắn cảm giác có một ai đó đang đứng ngoài cửa.

"Unglaus, ngươi đã tỉnh?"

Là âm thanh của của chủ nhân ngôi nhà.

"Uhm, là tôi..Stronoff."

Cánh cửa mở ra, Gazef bước vào phòng. Trên người hắn được trang bị đầy đủ.

"Ngươi ngủ như heo vậy, ta rất ngạc nhiên đấy"

"Uhm, cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền"

"Không sao, hiện tại ta phải đi tới cung điện. Hãy nói cho ta biết những gì đã xảy ra khi ta trở về nhé"

"....Đó là một trải nghiệm khủng khiếp. Tôi không muốn anh đi theo viết xe đổ đó"

"Thôi được rồi. Ta nghĩ chúng ta vừa uống rượu vừa nói về chuyện này sau, như thế sẽ dễ dàng hơn.. Cho đến lúc đó, cậu hãy xem đây là nhà riêng của mình, cứ tự nhiên. Nếu thấy đói hãy bảo với người hầu chuẩn bị thức ăn. Nếu không cậu có thể vào thành phố đi dạo cho thoải mái cũng được... Àh, mà cậu có tiền trong người đấy chứ?"

"Ồh không... Tôi không sao, nếu cần thì tôi có thể bán trang bị của mình cũng được"

Brain vừa nói vừa giơ ngón tay đang đeo nhẫn của mình.

"Như thế được không? Nó có vẻ bất tiện?"

"Không sao, tôi không quan tâm"

Vốn dĩ chiếc nhẫn này dành để đánh bại Gazef, nhưng hiện tại điều đó không còn ý nghĩa, không có lý do để giữ nó cả.

Gazef ném ra một cái túi nhỏ. Brain chụp lấy,chiếc túi phát ra âm thanh leng keng của kim loại va chạm vào nhau.

"...Xin lỗi, thật ngại quá. Tôi sẽ trả anh sau"

Phần 2

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 10:31

Sebas bước đi trong khi nghĩ đến việc làm thế nào để đối phó với năm kẻ đang bám theo sau kể từ lúc ông rời khỏi nhà mình. Ông không biết mục đích của chúng là gì, ông chỉ biết đi về phía trước, biết đâu hoàn cảnh xung quanh sẽ giúp bản thân tìm ra được giải pháp tốt

Sau đó ông nhìn thấy ở phía trước có một đám đông đang tụ tập.

Ở đó, âm thanh của tiếng cười cùng sự giận dữ pha trộn vào nhau, xen kẽ là những âm thanh hỗn loạn của hành động đánh nhau. Trong đám đông, có một người đang ngăn cản một người sắp bị giết và hô hoán kêu gọi một người nào đó gọi các vệ binh.

Mặc dù không thể nhìn thấy do đám đông, nhưng chắc chắn có hành động bạo lực đang xảy ra ở đây.

Sebas nghĩ về việc sẽ rẽ sang một con đường khác, nhưng ngay khi ông định đổi hướng, ông ngập ngừng... và tiếp tục tiến về phía trước.

Ông đi vào giữa đám đông.

"Làm ơn."

Một cụm từ duy nhất, Sebas di chuyển giữa đám đông và đi vào.

Như thể họ bị kinh ngạc với sự chuyển động như đang lướt của một ông già, tất cả mọi người trên đường đều tránh ra khi Sebas đi qua. Nó có vẻ như một ai đó ngoài Sebas đang cố dọn đường để ông tiến sâu hơn vào đám đông.

Sau đi đến trung tâm đám đông mà không mất nhiều khó khăn, Sebas đã có thể khẳng định được những suy đoán của mình trước đó.

Vài người đàn ông trong bộ đồ rách rưới đang thay nhau đấm đá một thứ gì đó.

Sebas tiếp tục im lặng. Ông tiếp cận họ cho đến khi đủ gần để có thể giơ thẳng tay ra chạm vào người chúng.

"Có chuyện gì đang xảy với lão già này vậy?"

Một trong năm người đàn ông nhìn Sebas và hỏi một cách thô lổ.

"Tôi nghĩ ở đây có chút ồn ào."

"Muốn ngắm gà khỏa thân hả lão già?"

Những người đàn ông bắt đầu bao vây Sebas, để lộ ra thứ mà họ đang đá nãy giờ. Đó là một cậu bé. Bất kể là từ miệng hay từ mũi, máu chảy ra khắp gương mặt và cậu bé nắm sóng xoài trên đất, cậu đã bất tỉnh.

Sebas nhìn chằm chằm vào đám người đàn ông. Mùi rượu tỏa từ hơi thở của họ. Khuôn mặt của họ đã đỏ gay như gà chọi, có lẽ họ không được kiểm soát được hành vi bạo lực của bản thân vì họ đã quá say.

Sebas nói chuyện với họ với một vẻ mặt trống rỗng.

"Ta không biết vì cớ gì mà các người lại làm thế, nhưng dù thế nào thì chuyện này nên dừng ở đây được rồi."

"Ahh? Thằng nhóc này đã làm bẩn áo của tao bằng đồ ăn của nó. Tao chỉ dạy cho nó cách đi đứng mà thôi?"

Chỗ mà gã chỉ đến, nơi đó chỉ có một vết bẩn nhỏ. Tuy nhiên quần áo của hắn đã bẩn ngay từ đầu. Nhìn bất kể như vậy, vết bẩn còn không đáng để bận tâm.

Sebas đưa mắt nhìn một người có thể là kẻ cầm đầu nhóm người này. Mặc dù không có sự khác biệt rõ ràng, nhưng Sebas có thể cảm nhận nó bằng giác quan xuất sắc của một chiến binh.

"Quả thật... An ninh của thủ đô đúng là tệ hại."

"Ahh?"

Nghe được lời nói của Sebas dường như có ý gì đó sâu xa, một trong bọn chúng cảm thấy như bị lờ đi và nói với một giọng tức giận.

"... Hãy biến khuất mắt ta."

"Cái gì? Gừ, nói gì đó lão già?"

"Ta lặp lại một lần nữa. Biến khỏi mắt ta."

"Đồ khốn!"

Một gã đàn ông xuất hiện, dường như là tên cầm đầu trong bọn chúng, mặt mũi đỏ ke. Hắn giơ nấm đấm để tấn công và- quỵ ngã.

Những tiếng nói đầy ngạc nhiên vang lên xung quanh, và tất nhiên là từ bốn người đàn ông kia.

Những gì Sebas làm rất đơn giản. Ông sử dụng nắm đấm của mình một cách chuẩn xác đánh vào cằm của hắn- với một tốc độ mà hầu như mắt thường không thể nhìn thấy-và làm chấn động vùng não trong hộp sọ của gã đàn ông.

"Muốn đánh nữa chứ?"

Sebas thầm hỏi.

Dường như bị sự điềm tĩnh và sức mạnh của ông khiến họ trở nên tỉnh táo, những người đàn ông vừa lùi vừa nói xin lỗi rối rít. Sebas nghĩ rằng người phải nhận lời xin lỗi từ họ là người khác, nhưng ông không nói ra điều đó.

Sebas quay mắt khỏi gã đàn ông khi những kẻ kia đến giúp hắn đứng lên. Sau đó, ông định lại gần cậu bé, nhưng ông bất chợt dừng lại.

"Mình đang làm gì thế này?"

Ngay lúc này, ông đang có việc cần phải được giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên ông lại gánh thêm việc phiền phức khác cho bản thân. Thật điên rồ. Khi đi sâu đến vậy, hành động một cách thiếu suy nghĩ và cũng bởi lòng tốt là những lý do tại sao ông tại rơi vào một mới phiền phức ngay khi rời đi?

Cậu bé đã được cứu, ông có thể hài lòng với điều đó.

Mặc dù có những suy nghĩ như vậy, Sebas vẫn tiếp cận cậu bé đang nằm trên mặt đất. Ông nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu bé và sử dụng [QI]. Phục hồi hoàn toàn là chuyện đơn giản nếu ông sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng nó sẽ rất dễ bị phát hiện.

Sau khi quyết định chỉ nên dừng lại ở mức tối thiểu, Sebas ra hiệu về phía người đang vô tình xuất hiện trong tầm nhìn của ông.

"... Làm ơn đưa cậu bé đến nhà thờ. Có thể xương sườn của cậu bé đang bị tổn hại. Hãy cẩn thận với điều đó và mang cậu bé đi một cách thận trọng với một chiếc cán băng, tránh để cậu bé di chuyển quá nhiều."

Hiểu được chỉ dẫn của ông, người đó gật đầu và Sebas quay đi. Ông không cần thiết phải chen qua đám đông. Bất cứ nơi nào ông đi, đám đông đều sẽ nhường đường cho ông đi.

Sebas sắp sửa rời đi, ông cảm thấy những ánh mắt dõi theo ông đã tăng lên.

Tuy nhiên có một vấn đề. Đó là danh tính của những kẻ theo dõi.

Trong năm người bám theo ông từ nơi cư trú đã không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đó là Succulent. Sau đó đã có hai người bắt đầu đi theo ông sau vụ việc của cậu bé, họ là ai?

Dựa vào sải bước và tiếng bước chân, họ dường như là người trưởng thành và là đàn ông. Nhưng ông không thể đoán ra họ là ai?

"Cứ suy nghĩ về nó sẽ không thể mang lại câu trả lời. Đầu tiên mình nên... bắt giữ chúng."

Sebas rẽ hướng trên đường và đi sâu hơn, sâu hơn vào trong bóng tối. Nhưng ông vẫn bị họ theo dõi.

"... Có thực sự là họ có ý định che giấu bản thân."

Họ cho thấy bản thân không có ý định che giấu tiếng bước chân. Sebas tự hỏi liệu họ không có đủ kỹ năng để làm như vậy hoặc là do một lý khác. Bất kể thế nào, ông chỉ cần bắt chúng lại xác nhận là được. Như chờ đợi sự có mặt của người trên đường dần khuất lấp, Sebas quyết định chuyển sang hành động- Ngay tại thời điểm đó- âm thanh của một người thanh niên phát ra từ một trong hai kẻ theo dõi.

"-Xin lỗi."

Phần 3

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 10:27

Climb chìm vào suy nghĩ trong vẫn trên đường trở về cung điện.

Trong đầu, cậu nghĩ về Gazef và không ngừng tưởng tượng phải chiến đấu như thế nào trong trận chiến để tốt hơn. Cậu quyết định sẽ thử các chiến thuật mà mình nghĩ đến trong trận chiến nếu có cơ hội tái đấu lần nữa, một tiếng hét vang lên. Một đám đông đã tụ tập. Hai người lính đứng bên cạnh họ và lúng túng đứng nhìn.

Tiếng nói ồn ào vang lên từ trung tâm của đám đông. Dựa vào âm thanh, nó hẳn không phải chuyện tốt.

Mặt cậu trở nên nghiêm nghị khi đến gần hai tên lính.

"Hai người đang làm gì thế?"

Bất chợt một giọng nói đến từ phía sau họ, những người lính quay lại và nhìn Climb trong sự ngạc nhiên.

Trang bị của họ là giáp xích và ngọn giáo. Họ mặc một chiếc áo choàng có huy hiệu của Vương quốc được đính trên cái áo. Mặc dù chúng là trang bị tiêu chuẩn của một vệ binh, rõ ràng là họ không được huấn luyện đàng hoàng.

Đầu tiên, cơ thể của họ trông như không được rèn luyện. Râu cũng không được cạo sạch và bộ của họ được bảo quản rất kém có nhiều vết bẩn. Nhìn vào họ cho thấy một tinh thần thiếu kỷ luật.

"Cậu là..."

Trông thấy Climb, người trẻ hơn hắn, nói chuyện với một vẻ mặt lạnh lùng, Vệ binh nói với giọng bối rối cùng một chút khó chịu.

"Tôi được nghỉ."

Climb nói một cách chắc chắn, sự bối rối trong giọng nói của các vệ binh đã lan rộng mặt trên mặt. Chàng trai này là người trẻ hơn họ lại nói chuyện nói với giọng điệu như thể cậu ta là cấp trên của họ.

Họ nhận thấy là sẽ khôn ngoan hơn nếu tỏ ra khiêm tốn, hai vệ binh đứng thẳng lưng.

"Tôi nghĩ là đang có chuyện gì đó rối loạn ở đây."

Climb cố kìm nén không trách mắng họ vì chuyện đó đã quá rõ ràng. Không giống như những người lính trong cung điện, các vệ binh tuần tra khu vực xung quanh chủ yếu được chiêu mộ từ dân chúng và không được huấn luyện bài bản. Nói cách khác, họ giống như dân thường vừa mới học được cách sử dụng vũ khí mà thôi.

Cậu quay mắt khỏi hai vệ binh đang lúng túng và hướng về phía đám đông. Thay vì dựa vào hai người họ, sẽ nhanh hơn nếu cậu tự hành động.

Mặc dù cậu có thẩm quyền cao hơn và có thể can thiệp vào công việc tuần tra của các vệ binh. Nếu cậu làm ngơ sự khốn khó của người dân, cậu làm gì còn mặt mũi để đứng trước chủ nhân nhân từ của cậu.

"Hai người đợi tôi ở đây."

Không đợi câu trả lời, Climb cố bước qua đám đông theo cách của mình. Tuy có vài khoảng trống nhưng cậu vẫn không thể đi qua.

Trong khi cậu đang cố gắng vượt qua đám đông theo cách của mình ngay cả khi cậu bị đẩy ngược trở lại, Climb nghe thấy một giọng nói.

[...Hãy biến khỏi tầm mắt của ta.]

[Cái gì? Gừ, nói gì đó lão già?]

[Ta sẽ nói lại một lần nữa. Biến khỏi mắt ta.]

[Đồ khốn!]

Tệ rồi đây. Họ chuẩn bị tấn công ông già.

Mặt Climb nhuộm một màu đỏ như cậu đang tuyệt vọng chen chúc theo cách của mình trong đám đông. Những gì trong tầm mắt của cậu là sự xuất hiện của một ông già và những người đàn ông đang vây quanh ông ta. Một cậu bé rách rưới nằm dưới chân của bọn chúng.

Một ông già ăn mặc gọn gàng thể hiện một phong thái lịch lãm như một quý tộc, hoặc là một người hầu với phong cách quý phái. Mỗi kẻ trong số bọn người đang vây quanh ông già đều có diện mạo thô lỗ và dường như đang say rượu. Rõ ràng bọn chúng là những kẻ xấu.

Tên to con nhất trong số bọn chúng giơ lên một nắm tay. Khi so sánh hắn với ông già, sự chênh lệch giữa họ là quá lớn. Kích thước cơ thể, kích cỡ cơ bắp, tính khí bạo lực không ngần ngại đổ máu. Nếu bị tấn công, ông già sẽ dễ dàng bị thổi bay. Những người đứng xung quanh hẳn cũng đã nghĩ đến thảm cảnh sắp xảy đến cho ông già và phát ra tiếng kêu nhỏ.

Tuy nhiên, Climb cảm thấy một có chút cảm giác nguy hiểm trong lúc đứng giữa đám đông.

Không nghi ngờ gì, một bên là những người đàn ông thân hình lực lưỡng. Nhưng thay vào đó, cậu cảm thấy một luồng khí thế của sức mạnh tuyệt đối được toát ra từ người ông già.

Đó là thời điểm mà cậu đã đánh mất đi lý trí của mình muốn ngăn chặn bạo lực của gã đàn ông kia. Hắn giơ nắm đấm và-

-Quỵ ngã.

Âm thanh đầy ngạc nhiên đến từ xung quanh Climb.

Ông già đã tấn công một cách chính xác vào cằm của gã. Không chỉ vậy, ông đã thực hiện với tốc độ kinh ngạc. Nó diễn ra rất nhanh đến mức một người có thị lực được rèn luyện như Climb cũng chỉ kịp nhìn thoáng qua.

[Muốn đánh tiếp chứ?]

Sự điềm tĩnh và kỹ năng là thứ mà bạn không thể nói nếu chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Kết hợp lại, chúng đã không có khó khăn khi nghiêm túc trước những người đàn ông đang say men rượu. Không, ngay cả những người đứng xem xung quanh cũng phải choáng váng bởi khí thế của ông già. Những người đàn ông đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

[Kh-Không, đó là lỗi của chúng tôi.]

Họ lùi lại vài bước trong khi đồng thanh xin lỗi, những người đàn ông túm lấy tên cầm đầu và bỏ trốn. Climb không có ý định đuổi theo họ. Như thể trái tim của Climb đã bị đánh cắp bởi dáng đứng thẳng tấp của ông già, Climb không thể đi chuyển.

Tư thế hiên ngang như một thanh kiếm, đó là tư thế của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Ông chạm vào lưng cậu bé như để kiểm tra tình trạng của cậu. Sau đó ông hỏi một người đứng ở gần đó để chữa trị cho cậu bé và di chuyển đến nơi khác. Những người đứng xem chung quanh tách ra thành một đoạn đường thẳng nhường lối cho ông già đi. Không một ai có thể rời mắt khỏi lưng của ông ấy, một sự xuất hiện đầy cuốn hút.

Climb nhanh chóng chạy đến bên cậu bé đang nằm trên đất và lấy lọ thuốc mà Gazef đã đưa cho trong lúc tập luyện.

"Nhóc có thể uống không?"

Không có câu trả lời. Cậu bé đã bất tỉnh hoàn toàn.

Climb mở nắp và đổ chất lỏng lên cơ thể cậu bé. Mặc dù là được biết sẽ dễ dàng hơn nếu nghĩ lọ [potion] như thuốc uống, không có vấn đề gì khi đổ nó lên cơ thể. Đó là sự vĩ đại của ma thuật.

Thuốc thấm vào cơ thể cậu bé, dường như làn da cậu bé hấp thụ hết chất lỏng. Nhận thấy làn da cậu bé đã hồng hào trở lại, Climb cảm thấy nhẹ nhõm và gật đầu.

Những người xung quanh nhìn thấy Climb sử dụng một vật phẩm đắt tiền như lọ [potion] đó đã có cùng một biểu hiện ngạc nhiên như khi họ nhìn thấy kỹ năng của ông già vừa nãy. Tuy nhiên, không cần phải nói, Climb đã không hề hối tiếc. Miễn là người dân nộp thuế, đó là nhiệm vụ của những người sống nhờ vào những khoản thuế để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho họ. Kể từ lúc cậu không thể làm tròn bổn phận của mình, Climb cảm thấy chí ít mình cũng phải làm được thế.

Mặc dù [potion] đã đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì với cậu bé, nhưng sẽ tốt hơn hơn nếu đưa cậu bé đến nhà thờ phòng trường hợp bất trắc. Climb ra hiệu cho các vệ binh chạy đến, có thêm một người nữa đã xuất hiện, thành ba người vệ binh.

Những người xung quanh nhìn các vệ binh đang chạy đến trong sự khinh thường. Vệ binh có vẻ căng thẳng khi Climb nói chuyện với một trong hai người họ.

"Hãy đưa cậu bé đến nhà thờ."

"Chuyện gì đã xảy ra? Chính xác là..."

"Có kẻ đã sử dụng hành vi bạo lực. Tôi đã sử dụng [healing potion] chữa trị cho cậu bé nên sẽ không có vấn đề gì, nhưng hãy đưa cậu bé đi phòng bất trắc."

"Vâng, đã rõ!"

Xong việc với hai vệ binh, Climb nghĩ rằng mình không còn việc gì ở đây. Không gì tốt đẹp đối với một vệ binh làm việc trong cung điện lại can thiệp sâu vào công việc của người khác.

"Tôi cho là ông có thể tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đây từ một nhân chứng đã nhìn thấy sự việc từ đầu."

"Tôi sẽ làm như ngài nói."

Sau khi nhận được mệnh lệnh, đám vệ binh đã tìm lại được sự tự tin của họ và nhanh chóng di chuyển. Climb đứng lên và bỏ đi, bỏ qua tiếng nói của các vệ binh đang hỏi cậu đinh đi đâu.

Đến chỗ ngã rẽ trên đường nơi ông gia đã quay đi, tốc độ Climb chậm lại.

Sau đó cậu theo ông ta.

Đôi mắt cậu dán trên lưng của ông già đang đi phía trước.

Mặc dù cậu muốn nói chuyện với ông ta ngay lập tức, bất cứ lúc nào cậu có đủ can đảm để làm vậy, Climb cúi mặt xuống. Giống như áp lực đang chế ngự cậu-một bức tường dày, vô hình.

Ông già rẽ sang một con đường trông có vẻ âm u hơn. Climb vẫn âm thầm theo sau lưng ông ta.

Chuyện này cũng giống như cậu đang theo dõi ông ta vậy.

Nhưng gì Climb làm là phớt mái tóc của mình, cậu không biết phải bắt chuyện với ông ấy như thế nào. Cuối cùng họ đến một con hẻm không có ai trong tầm nhìn. Climb hít thở thật sâu và giống như một chàng trai đang tỏ tình với một cô gái mà mình thích, lấy hết can đảm để nói ra nổi lòng.

"-Xin lỗi."

Để đáp lại giọng nói, ông già quay lại.

Cả mái tóc và bộ râu của ông đều màu trắng, nhưng dáng đứng thẳng tấp của ông làm người ta liên tưởng đến một thành kiếm rèn bằng thép. Các đặt điểm trên gương mặt của ông được xếp xen nhau bởi các nếp nhăn và chúng làm ông trông thật hiền lành.

Ông còn toát ra một bầu không khí của một quý tộc cao cấp.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu dù cậu có thể cảm nhận phần nào tuổi tác của ông già thông qua giọng nói kia, nó có vẻ áp đặt và tràn ngập sức sống. Cảm thấy một áp lực vô hình từ đôi mắt của ông già, Climb nuốt nước bọt.

"Uh, uh-."

Climb như bị đẩy lùi bởi khí thể của ông ta và không thể mở miệng. Ông già bắt đầu nói tiếp như để giải phóng luồng khí bị dồn nén trong cơ thể cậu.

"Cậu là ai?"

Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng. Áp lực trên người Climb cuối cùng được giải phóng và cổ họng cậu bây giờ đã có thể di chuyển bình thường.

"... Tôi là Climb, là một người lính của đất nước này. Tôi ở đây để nói lời cám ơn chân thành với ngài về những gì đã làm thay cho tôi."

Climb cúi thấp người, ông già nheo mắt lại như thể đang suy nghĩ và lẩm bẩm một từ "Ahh", có vẻ ông đã hiểu ý cậu nói.

"... Đừng bận tâm về việc đó. Vậy ta đi đây."

Khi người đàn ông già cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện và bước đi, Climb ngước mặt lên và nói.

"Xin đợi một chút. Thật lòng... tuy có chút xấu hổ khi phải thừa nhận việc này, tôi đã bám theo ngài. Thực ra tôi không bận tâm nếu ngài có cười vào thỉnh cầu sắp nói của tôi, kể cả nó không quan trọng với ngài, ngài có thể dạy tôi kỹ thuật mà ngài đã sử dụng lúc nãy?"

"... Cậu có ý gì?"

"Tôi đang cố gắng tập luyện để trở nên mạnh mẽ và muốn học hỏi dù chỉ là một phần nhỏ của chuyển động đáng kinh ngạc và kỹ thuật mà ngài đã sử dụng lúc nãy."

Ông già quan sát Climb từ trên xuống dưới.

"Hmmm... hãy cho tôi xem đôi bàn tay của cậu."

Climb đưa đôi bàn tay mình ra và ông già nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu đôi bàn tay của cậu. Climb có chút lúng túng, ông tiếp tục lật tay Climb và nhìn móng tay của cậu, sau đó gật đầu hài lòng.

"Chúng rất dày và cứng rắn, một bàn tay tốt của một chiến binh."

Nghe những lời nói của ông ta nói với một nụ cười, Climb cảm thấy trái tim mình đang ấm lên và một niềm vui tương tự như khi Gazef khen cậu.

"Không, một người như tôi.... Không đáng để xưng là một chiến binh."

"Tôi không nghĩ cậu cần phải khiêm tốn vậy đâu... Tôi có thể xem thanh kiếm của cậu không?"

Ông già nắm thanh kiếm trong tay và nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm với cặp mắt sắt bén.

"Aha... đây là vũ khí dự phòng?"

"Làm sao mà ngài biết?!"

"Đoán thôi, cậu hãy nhìn vết mòn trên lưỡi kiếm ở đây?"

Nhìn vào những nơi mà ông chỉ đến, thực sự là có vết nứt nhỏ ở một bên của lưỡi kiếm. Cậu hẳn phạm sai lầm khi chém trong lúc tập luyện.

"Tôi đã chỉ cho cậu một cái gì đó đáng xấu hổ sao?."

Sự xấu hổ khiến cậu muốn biến mất vào đâu đó. Climb biết là mình thiếu kinh nghiệm và đã rất thận trọng, thậm chí là lo lắng, về tình trạng vũ khí của mình, tất cả những nổ lực cố gắng của cậu nhằm gia tang sức mạnh của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không, cậu nghĩ là cậu đã làm điều đó từ trước đến nay.

"Tôi hiểu rồi. Tôi đã nhận được một cảm giác chung trong tính cách của cậu. Bàn tay và vũ khí của một chiến bình là chiếc gương phản chiếu chủ nhân của chúng. Cậu đã tạo cho tôi một ấn tượng khá hài lòng."

Đến tai cậu cũng đã ửng đỏ, Climb ngước lên nhìn ông già.

Đó là một cử chỉ nhẹ nhàng, một nụ cười hiền hậu.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ chỉ dạy cho cậu một chút. Tuy nhiên-"

Climb đang định bày tỏ lòng biết ơn của mình, ông già dừng cậu lại và tiếp tục.

'Có một chuyện mà tôi muốn hỏi cậu. Cậu đã nói mình là một người lính, phải không? Thật ra, một vài ngày trước, tôi đã giúp một người phụ nữ...."

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ một ông già tự giới thiệu mình là Sebas. Climb cảm nhận được một cơn giận dữ dội trong bản thân mình.

Thực tế là có ai đó đang lợi dụng việc giải phóng nô lệ được công bố bởi công chúa Renner bằng một cách như vậy. Cho tới tận lúc này, đã không có gì thay đổi kể từ đó, cậu không thể giấu nổi sự giận dữ của bản thân.

Không, đó không phải là điều đó. Climb lắc đầu.

Buôn bán nô lệ đã bị cấm bởi luật pháp của vương quốc. Tuy nhiên, ngay cả khi đó không phải là nô lệ, nó không phải là quá hiếm hoi để nghe về những người phải làm việc trong điều kiện nghèo nàn vì nợ nần. Có rất nhiều kẽ hở trong luật pháp. Không, có thể là vì kẽ hở đã hình thành ngay từ đầu trong dự luật cấm buôn bán nô lệ.

Luật lệ mà công chúa Renner ban hành đã gần như vô nghĩa. Tâm trí Climb không tránh được buồn bã, nhưng cậu đã gạt nó sang một bên. Những gì mà cậu nghĩ về hoàn cảnh mà Sebas kể.

Climb nhíu mày.

Sebas đang cực kỳ bất lợi. Thực ra có thể điều tra hợp đồng làm việc của cô gái và dựa vào đó để phản kích lại bọn chúng, thật khó để tưởng tượng là chúng sẽ để lại một yếu điểm thế nào trong chế phẩm của họ. Nếu Sebas dựa vào pháp luật, chắc chắn ông sẽ thất bại.

Lý do đối phương không chọn cách dàn xếp hợp pháp là vì chúng cho rằng nếu làm theo cách của chúng sẽ có lợi hơn.

"Cậu có biết bất kỳ ai đó có thể ngăn chặn việc hối lộ hoặc có khả năng trợ giúp?"

Climb chỉ biết có một người, chủ nhân của mình. Cậu có thể với một niềm tin là không có người nào cao quý và tinh khiết hơn có thể tin cậy ngoài công chúa Renner.

Tuy nhiên, cậu không thể giới thiệu cô ấy.

Những người đó có thể làm những việc họ muốn bằng cách thông qua mối quan hệ với những người có quyền lực. Không nghi ngờ gì, các quý tộc có quan hệ thân thiết với những kẻ có quyền lực. Nếu công chúa, là người của phe hoàng tộc, sử dụng quyền của mình ra lệnh một cuộc điều tra và giải cứu, việc đó sẽ dẫn đến tổn hại cho phe quý tộc và có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện giữa hai phe.

Sử dụng quyền lực là không dễ dàng. Đặc biệt là đối với những trường hợp trong Vương quốc, không có gì đảm bảo là hai phe phái lớn nếu xảy ra một cuộc xung đột mà không dẫn đến nội chiến.

Renner không thể là nguyên nhân sụp đổ của Vương quốc.

Đó là lý do tại sao những chủ đề này được thảo luận với Lakyus và nhóm của cô ấy. Và cũng là tại sao mà Climb lại không nói bất cứ điều gì. Không, cậu ấy không thể nói bất cứ điều gì.

Giải thích một cái gì đó từ sự im lặng của Climb được phát sinh từ rắc rối của mình, Sebas lẩm bẩm rằng ông đã hiểu và nói một sự thật gây sốc.

"... Theo lời cô gái, nơi ấy còn rất nhiều người khác giống như vậy, bất kể giới tính."

(Không thể nào. Mặc dù không được điều hành bởi các tổ chức buôn bán nô lệ, một nhà chứa như thế có thực sự tồn tại? Hoặc ... có lẽ đó là kĩ viện mà họ đã nói đến?)

Climb nói.

"Nếu đó chỉ là giúp họ thoát khỏi đó... tôi có thể hỏi chủ nhân của mình. Nàng ấy sở hữu lãnh thổ riêng, vì thế có thể tìm nơi ẩn náu ở đó... "

"Là thật chứ?... Và cô gái đó sẽ có nơi nương nhờ chứ?"

"... Tôi xin lỗi, Sebas-sama. Tôi không thể nói chắc với ngài mà không hỏi chủ của tôi. Nhưng chủ nhân của tôi là một người nhân từ, người sẽ đồng ý mà không nghĩ ngợi gì!"

"Hoh. Nếu chủ nhân của cậu là người đáng tin cậy như thế... hẳn đó là một người rất tuyệt vời."

Climb gật đầu thật sâu với câu hỏi của Sebas. Không ai có thể tuyệt hơn, cậu tuyên bố.

"Mặc dù điều này có liên quan đến một vài vấn đề khác, những gì sẽ xảy ra nếu có bằng chứng cho thấy các kĩ viện có tham gia vào việc buôn bán nô lệ và do vậy dẫn đến vi phạm luật pháp? Sẽ có việc bảo hộ chứ?"

"Sẽ có thể, nhưng nếu bằng chứng được đưa vào tay những người thích hợp... tôi tin là Vương quốc sẽ không thối nát đến mức bỏ qua nó."

"... Tôi hiểu rồi. Vậy cho phép tôi hỏi cậu thêm một câu. Tại sao cậu lại muốn trở nên mạnh mẽ?"

"Eh?"

Bởi sự thay đổi đột ngột trong chủ đề, Climb phát ra một âm thanh lạ.

"Vài phút trước, cậu đã hỏi là tôi có thể dạy kỹ thuật của mình cho cậu. Mặc dù tôi xác định cậu là người có thể tin tưởng được, tôi muốn biết lý do tại sao cậu lại tìm kiếm sức mạnh."

Climb nheo mắt lại với câu hỏi của Sebas.

Tại sao cậu muốn được mạnh mẽ hơn?

Climb là một đứa trẻ bị bỏ rơi không biết được khuôn mặt của cha mẹ mình. Câu chuyện như của cậu không phải là hiếm trong Vương quốc. Chết dần trong bùn lầy là một chuyện bình thường.

Số phận đã an bài Climb chết trong cơn mưa.

Tuy nhiên-vào cái ngày hôm đó, Climb đã bắt gặp ánh mặt trời. Sự tồn tại của cậu đã được vớt trong bụi bẩn, trong bóng tối, bị quyến rũ bởi thứ ánh sáng chói lọi đó.

Khi còn trẻ, cậu ao ước vì nàng. Và khi lớn lên, cảm xúc cậu đã kiên định không một chút do dự.

-Đó là tình yêu.

Cậu đã phải thoát khỏi những cảm xúc ấy. Phép lạ trong bài hát của những người hát rong lang thang sẽ không bao giờ thành sự thật. Cũng giống như người ta không thể chạm vào ánh mặt trời, mong ước của Climb sẽ không bao giờ có thể thực hiện. Không, là không thể được đáp ứng.

Người con gái mà Climb yêu, định mệnh của nàng là sẽ kết hôn với chàng hoàng tử. Nhưng một nàng công chúa không thể kết hôn với một người không rõ lai lịch như Climb, một kẻ còn thấp kém hơn so với những người bình thường.

Nếu nhà vua qua đời và đệ nhất vương tử kế vị ngai vàng, Renner sẽ phải ngay lập tức kết hôn với một quý tộc cấp cao. Khả năng đó là cuộc đàm phán đã được tiến hành giữa hoàng tử và giới quý tộc cấp cao. Thậm chí nàng còn có thể được gửi đến một quốc gia láng giềng như một công cụ cho cuộc hôn nhân chính trị.

Thay vào đó, mặc dù đã đến độ tuổi kết hôn, thực tế là Renner không có một vị hôn phu, chứ đừng nói đến kết hôn, chuyện này thực sự rất lạ.

Đối với cậu, thời gian này cũng giống như là vàng. Nhiều đến mức mà cậu sắn sàng trả bất cứ giá nào để có thể dừng thời gian. Nếu không dành tất cả thời gian của mình vào tập luyện, cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc này thêm dù chỉ là một chút xíu.

Climb là một người đơn giản, một người bình thường không có tài năng. Cho dù là vậy, sau khi trải qua rèn luyện, cậu đã có những kỹ năng đáng kể so với những lính khác. Sau đó cậu sẽ hài lòng vì không thể nào làm tốt hơn và ngừng việc luyện tập của mình ở đây để cậu có thể phục vụ bên cạnh công chúa Renner dù chỉ là được thêm một chút nữa?

Nhưng-có thực sự như vậy là đã đủ?

Climb khao khát ánh sáng của mặt trời. Nó không phải là lời nói dối hay sự hiểu lầm. Đó là ý nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng của Climb.

Tuy nhiên-

"Bởi vì tôi là một người đàn ông."

Climb mỉm cười.

Đúng thế. Climb muốn được đứng bên cạnh cô ấy. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, một con người không bao giờ có thể đứng bên cạnh nó. Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn lên cao hơn để có thể trở thành một sự tồn tại mà nó có thể gần gũi hơn với ánh sáng mặt trời, bất kể khoảng cách có như thế nào.

Cậu không muốn đó mãi mãi là ước mơ, cậu muốn mạnh lên để có thể đối diện với cô ấy.

Đó là những suy nghĩ tầm thường của một cậu bé, nhưng dẫu sao nó cũng rất hợp với cậu.

Cậu muốn mình trở thành một người đàn ông xứng đáng với cô gái mà cậu yêu, ngay cả khi họ không bao giờ được ở bên nhau.

Những ý nghĩ này là lý do tại sao cậu có thể chịu đựng được một cuộc sống không có bạn bè, luyện tập khắc nghiệt, và giảm thiểu thời giản ngủ của mình cho việc học hành.

Nếu mọi người có gọ cậu là ngu ngốc và nhạo báng cậu, không sao, cứ mặc kệ họ.

Những người không thật sự yêu nhau sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm xúc của cậu.

♦ ♦ ♦

Sebas nheo mắt khi nhận thấy sự chân thành của Climb. Như thể ông đang cố gắng để hiểu được ý nghĩa đằng sau vô số các câu trả lời cụt ngủn của Climb. Sau đó, ông gật đầu hài lòng.

"Tôi đã quyết định làm thế nào để huấn luyện cậu dựa vào câu trả lời của cậu."

Ông dừng Climb đang cố gắng thể hiện lòng biết ơn của mình.

"Tuy nhiên, tôi xin lỗi khi phải nói là cậu không có tài năng. Huấn luyện cậu một cách nghiêm túc sẽ mất một thời gian khá lâu, tôi không có nhiều thời gian như thế. Tôi sẽ huấn luyện cậu để có kết quả một cách nhanh chóng nhưng ... nó sẽ rất khắc nghiệt."

Climb nuốt nước bọt. Tia sáng lóe lên trong mắt Sebas làm cậu rùng mình.

Lý do cậu không thể trả lời ngay là vì cậu cảm thấy sức mạnh to lớn trong đôi mắt ấy. Một thức sức mạnh mà đáng lẽ ra không thể nào tồn tại, sức mạnh ấy thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Gazef.

"Tôi nghiêm túc nói với cậu là, cậu có thể sẽ chết."

Đây không phải là trò đùa.

Linh cảm của Climb nói với cậu là ông ấy đang nói sự thật. Cậu không quan tâm mạng sống của mình có ra sao cũng được. Nhưng đó chỉ là trường hợp được Renner cho phép. Cậu không thể chết vì một sự ích kỷ của bản thân.

Đó không phải là vì cậu sợ hãi. Không, có lẽ đó là lý do thật sự.

Climb nuốt nước bọt lần nữa và do dự. Cảnh quan chung quanh đã có chút im lặng, đủ yên tinh để nghe những tiếng động phía xa xa.

"Có sống sót được hay không là tùy thuộc vào cậu... Nếu có một cái gì mà cậu yêu quý, một lý do để cậu tìm kiếm sức mạnh tiến về phía trước và bàm trụ vào cuộc sống, cậu sẽ sống sót."

Cậu sẽ được ông ấy chỉ dạy võ kỹ?

Mặc dù những câu hỏi như vậy không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu, đó không phải là vấn đề ở đôi tay. Hiểu được ý nghĩa của những lời mà Sebas nói, cậu chấp nhận nhận và trả lời ông.

"Tôi đã sẵn sàng. Tôi sẽ giao phó tất cả cho ngài."

"Cậu thật sự nghĩ mình sẽ không chết?"

Climb lắc đầu, không phải là vì cậu không chắc.

Đó là bởi vì trong trái tim của mình, vì cớ gì mà Climb lại bám trụ với cuộc sống, ngay cả khi cậu phải bò trên sàn.

Sebas gật đầu thật sâu, như thể ông đã đọc những gì trong trái tim của Climb bằng cách nhìn vào mắt của chàng trai trẻ tuổi này.

"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay tại đây."

"Tại đây sao?"

"Đúng vậy. Nó sẽ chỉ mất một vài phút thôi. Hãy cầm chắc vũ khí của mình đi."

Ông ta đang định làm gì? Trong tâm trí đầy lo lắng và rối loạn với một tia sáng le lối yếu ớt của sự mong đợi và tò mò, Climb rút thanh kiếm ra.

Âm thanh của lưỡi kiếm trượt khỏi vỏ của nó vang lên khắp con hẻm nhỏ.

Climb thủ thế hạ thấp người, Sebas nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vậy tôi sẽ bắt đầu. Tập trung."

Và trong khoảnh khắc kế tiếp-

-Lấy Sebas làm trung tâm, giống như những lưỡi dao băng sắc bén bắn ra theo mọi hướng.

Climb không còn nói được nữa.

Một cơn lốc khát máu quay cuồng xung quanh Sebas.

Luồng khí dày đặc dữ dội đến mức màu sắc của nó trở nên rõ ràng và phóng thẳng vào cậu như một làn sóng dữ dội, làm cho trái tim của cậu như có thể phát nổ ngay lập tức. Cậu nghĩ là mình đang nghe thấy một âm thanh giống như linh hồn mình đang la hét thảm thiết như thể nó đang bị nghiền nát. Giống như là đến từ ngay bên cạnh cậu, nhưng cũng ở rất xa, hoặc là từ chính trong linh hồn cậu.

Như bị nhấn chìm trong làn khí đen tối khát máu, Climb cảm thấy ý thức của mình nhuộm một màu trắng xóa. Nổi sợ khủng khiếp đến mức cậu muốn buông bỏ ý thức và mặc kệ mọi thứ.

"...Đây là những gì mà một người || đàn ông || có sao? Chỉ mới khỏi động thôi mà."

Trong ý thức đang phai dần của Climb, giọng nói với vẻ thất vọng của Sebas vang lên vô ích.

Ý nghĩ buông xuôi bản thân ghim sâu vào tâm trí Climb, sâu sắc hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào. Nó đủ ngắn để cậu quên đi nổi sợ hãi đã đâm sầm vào cậu từ trước mặt.

Thịch thịch. Nhịp tim của cậu trở nên dồn dập.

"Haaa !!"

Climb thở một hơi thật sâu.

Đôi mắt cậu ướt đẫm nước mắt và cho dù cậu sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy, cậu phải chịu đựng. Tay cầm thanh kiếm nhưng không ngừng run rẩy và thanh kiếm rung lắc như thể nó đang phát điên. Toàn thân cậu run rẩy làm bộ giáp phát ra âm thanh ầm ĩ.

Climb nghiến răng lập cập và cố gắng chịu đựng cơn khát máu của Sebas.

Nhìn thấy biểu hiện khó coi của Climb, Sebas nhếch mép cười và từ từ giương nấm đấm từ tay phải của ông đến trước mặt Climb. Chưa tới vài cái chớp mắt, một nấm tay giống như một quả bóng xuất hiện trong mắt cậu.

Giương nắm tay lui về sau như kéo dây cung, Nấm đấm của Sebas vụt tới với âm thanh như cắt qua không khí.

-Một cái chết ngay tức khắc.

Climb nhận ra điều gì đang đến cũng như thời gian chậm lại. Nó trông như một quả bóng thép khổng lồ thậm chí còn to lớn cả Climb đang lao về phía cậu với một tốc độ không tưởng. Tâm trí cậu đã được lắp đầy bằng hình ảnh, hình ảnh của cái chết. Ngay cả khi cậu đã giương cao thanh kiếm của mình và sử dụng nó như một lá chắn, nó sẽ dễ dàng bị phá vỡ bởi nấm đấm.

Cơ thể cậu thậm chí không thể nhúc nhích. Nổi sợ đã hoàn toàn đông cứng cơ thể cậu.

-Không còn cách nào để cậu thoát khỏi cái chết ở trước mắt.

Climb đã chịu thua số phận của mình và đồng thời trở nên giận dữ với bản thân.

Nếu cậu không thể dâng mạng sống của mình cho Renner, tại sao cậu lại không chết đi vào lúc đó? Sẽ tốt hơn nếu cậu chết trong cô độc, run rây trong cơn mưa lạnh buốt.

Trong mắt Climb, cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Renner.

Người ta nói rằng khi con người đang cận kề cái chết, họ sẽ nhìn thấy một vầng sáng của cuộc sống trước mắt họ. Đó là hiệu ứng mà não bộ đang dò soát lại những kỷ niệm trong quá khứ nhằm tìm một lối thoát ra khỏi thực tại. Cậu đã tìm thấy niềm vui cuối cùng của bản thân là được nhìn thấy nụ cười của người chủ nhân mà cậu yêu thương và tôn trọng.

Đúng thế, những gì mà Climb thấy là nụ cười của Renner.

Chẳng bao lâu sau khi cô đã cứu lấy cuộc sống của cậu, công chúa Renner đã không để lộ nụ cười trên mặt. Từ khi nào cô ấy bắt đầu mỉm cười?

Cậu không thể nhớ được. Tuy nhiên, cậu đã nhớ lại khi thấy nụ người e thẹn của cô ấy.

Nếu cô biết được cái chết của Climb, nụ cười đó liệu có biến mất? Cũng giống như những áng mây đen che lắp đi ánh nắng mặt trời?

-Đừng có chọc cười tôi!

Cơn giận bùng lên từ tận đáy lòng của Climb.

Cô là người cứu sống một kẻ bị vứt bỏ bên lề đường. Nếu là vậy, mạng này đã chằng còn là của cậu nữa. Cơ thể này là của Renner, ngay cả niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhất cũng là nàng ban cho-

Nhất định phải có cách để thoát ra khỏi đây-!

Những sợi xích của sự sợi hãi đã bị phá vỡ bởi một cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy.

Bàn tay cậu bắt đầu cử động.

Chân cậu cũng bắt đầu chuyển động.

Đôi mắt như sắp nhắm lại vĩnh viễn đã mở thật to. Cậu cố gắng một cách tuyệt vọng dùng mắt thường để nhìn nấm đấm đang lao về phía cậu với tốc độ cực nhanh.

Tất cả giác quan trong cơ thể cậu bị đẩy tới giới hạn, đến mức mà thậm chí cậu có thể cảm thấy sự rung động trong không khí.

Giống như cách mọi người bộc phát sức mạnh phi thường trong đám cháy, trong trường hợp khẩn cấp, não giải phóng giới hạn an toàn trên các cơ bắp và cho phép chúng bộc phát một sức mạnh khó tin.

Não bộ sẽ tiết ra một kích thích tố và tập trung toàn bộ ý chí cho sự sống còn. Nó nhanh chóng xử lý một lượng lớn thông tin và lựa chọn ra hành động tối ưu nhất.

Trong một khoảnh khắc, Climb đã đặt chân vào thế giới của những chiến binh mạnh nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu vượt qua đòn tấn công tốc độ của Sebas. Có lẽ nó đã quá muộn, đã không còn kịp để né cú đấm của ông. Cho dù là vậy, cậu vẫn phải di chuyển. Làm sao mà cậu có thể từ bỏ?

Thời gian như nhanh chóng nén lại, động tác của cậu chậm như một con rùa. Ngay cả như vậy, Climb vẫn di chuyển cơ thể mình trong tuyệt vọng.

Và-

Gầm một tiếng. Nấm đấm của Sebas dừng lại ngay trước mặt Climb. Áp lực giớ từ đòn tấn công vừa rồi thổi bay vài cộng tóc trên đầu cậu.

Cậu nghe thấy một giọng nói trầm lắng vang lên.

"Xin chúc mừng. Cảm giác thế nào khi vượt cái chết?"

-.

-Như không hiểu ông ấy đang gì, một biểu cảm ngốc nghếch hiện trên gương mặt của Climb.

"Đối mặt với cái chết cảm giác thế nào? Và khi đã vượt qua nó thì cảm thấy thế nào?"

Climb vừa thở hổn hển vừa nhìn vào Sebas với vẻ đờ đẫn. Khuôn mặt cậu trong như thể có một vài con vít lỏng lẻo. Luồng khí khát máu biến mất không một dấu vết. Chỉ sau khi nghe những lời của Sebas, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như là luồng khí khát máu vừa rồi chỉ là để làm cậu mạnh mẽ, Climb quỵ xuống như một con rối đứt dây.

Tay và đầu gối cậu mộp sát dưới đất, cậu hít lấy không khí trong lành vào phổi.

"... Thật sự may mắn khi cậu không chết vì sốc. Nhiều khi nếu cơ thể có niềm tin mạnh mẽ rằng nó đã chết thì nó sẽ mất đi khả năng duy trì sự sống."

Như còn một vị đắng nào đó trong cổ họng. Climb nghĩ nó hẳn là mùi vị của cái chết.

"... C-có hơi thô lỗ, Sebas-sama, ngài là thứ gì?"

"Ý cậu là sao?"

"Sự- sự khát máu đó không phải là thứ mà một người thường có thể có được. Ngài thực sự là..."

"Vào lúc này, tôi chỉ đơn giản là một ông già tự tin vào kỹ năng của bản thân."

Climb không thể rời mắt khỏi khuôn mặt mỉm cười của Sebas. Mặc dù ông ấy đang mỉm cười nhẹ nhàng, nó giống như một nụ cười đáng sợ của thứ sức mạnh vượt trội rất nhiều so với Gazef.

Ông là một sự tồn tại mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Gazef, chiến binh mạnh nhất Vương Quốc.

-Climb quyết định bản thân nên dừng sự tò mò của mình tại đây. Cậu thấy sẽ không tốt nếu cố đào sâu hơn.

Tuy nhiên có một chuyện như thiêt đốt tâm trí cậu đó là thực lai lịch thật sự của người đàn ông có tên Sebas đó là ai. Cậu thậm chí cậu còn cho rằng có khả năng ông ấy là một trong 13 anh hùng trong quá khứ.

"Vậy hẹn gặp cậu vào lần-."

"Ch-chờ đã! Tôi có một câu hỏi."

Giọng nói mang nổi khiếp sợ của một người đàn ông vang lên từ phía sau, cắt lời Sebas.

Phần 4

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 9:42

Brain bước ra khỏi nhà của Gazef.

Anh nhìn lại phía sau và ghi nhớ hình dáng bên ngoài căn nhà để còn biết đường quay trở lại. Anh không thể nhớ rõ khung cảnh trông như thế nào khi Gazef kéo anh đến đây; đầu óc anh trở nên mơ hồ bởi nhiệt độ cơ thể đang giảm.

Ít nhất thì anh cũng biết vị trí ngôi nhà của Gazef vì anh đã lên kế hoạch tái đấu với Gazef trong một trận chiến. Tuy nhiên, cũng vì anh thu thập thông tin thông qua truyền miệng, nên có sai sót nhỏ về thông tin.

"Nóc nhà căn bản là không có thanh kiếm nào trên đó."

Anh quan sát tỷ mỉ căn nhà trong khi nguyền rủa kẻ đã cung cấp những thông tin sai lầm cho mình. Nó nhỏ hơn nhiều khi so sánh với những ngôi nhà của quý tộc. Nếu phải so sánh, ngôi nhà trông như chỗ ở của một người dân lương thiện giàu có. Dù sao thì nơi này cũng đủ cho ba người: Gazef và cặp vợ chồng già là người hầu trong nhà.

Sau khi nhớ kỹ, Brain tiếp tục dạo bước.

Anh không biết mình nên đi đâu.

Anh không còn muốn đi xung quanh tìm kiếm các vật phẩm ma thuật, vũ khí, áo giáp...

"Mình nên làm gì..."

Tiếng lẩm bẩm của cậu biến mất vào khoảng không trống rỗng.

Nó sẽ không có vấn đề gì, ngay cả khi anh đi vào một nơi nào đó rồi biến mất. Ngay cả lúc này, tâm trí anh bị ý nghĩ mãnh liệt đó hấp dẫn.

Tuy anh muốn tìm kiếm xem trong lòng mình đang mong muốn điều gì, nhưng anh cũng chỉ tìm được một cái hố trống rỗng như đống tro tàn từ mục tiêu bị phá nát của anh.

Vậy thì tại sao-

Nhìn xuống dưới, thành katana nằm bên bàn tay phải. Bên dưới lớp quần áo, anh đang mặc một chiếc áo giáp.

Lý do anh nắm chặt thanh katana trước khi đến thủ đô là vì anh đã sợ hãi. Ngay cả khi anh biết rõ nó sẽ chẳng thể làm được gì với con quái vật được gọi là Shalltear, người đã chặn những đòn tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của anh chỉ với chiếc móng tay ửng hồng của cô, lo lắng về việc không có thanh katana bên cạnh đã là quá sức chịu đựng của anh.

Vậy sau đó nữa vì cớ gì mà anh vẫn tiếp tục giữ nó? Nó chẳng còn quan trọng ngay cả khi anh vứt nó lại phía sau. Phải chăng là anh đã quá sợ hãi?

Nghĩ lại thật kỹ, Brain lắc đầu.

Không.

Vì những cảm xúc gì mà khiến anh lại mang theo thanh katana bên mình, không thể có câu trả lời.

Brain dạo bước trong khi nhớ lại khung cảnh thủ đô khi anh lần đầu đặt chân đến đây. Trong khi các kiến trúc như cung điện và Hiệp hội ma pháp sư (Magician's guild) không có sự thay đổi, anh nhận ra đã có nhiều kiến trúc mới xuất hiện. Brain đang cố gắng tận hưởng trong khoảng trống ý ức của mình, đã có một chấn động xuống mặt đường.

Anh nhíu mày vì sự ồn ào. Nhưng âm thanh phát ra từ phía trước của anh được lắp đầy với cảm xúc bạo lực mạnh mẽ.

Khi anh sắp di chuyển sang một con đường khác, đôi mắt anh bị thu hút bởi một ông già. Trông ông già như thể đang lướt qua đám đông trông khi ông tiến sâu hơn vào trong.

'...Gì thế? Chuyển động đó là thế nào?"

Đôi mắt anh chớp nhiều lần trong khi vô tình phát ra tiếng nói. Chuyển động đó thật khó tin. Chúng làm anh suy nghĩ, giống như anh đang có một giấc mơ vào ban ngày hoặc là do một loại ma thuật nào đó gây ra.

Đó là một sự hoài nghi, thậm chí Brain cũng không thể bắt chước chuyển động của ông già đó. Kỹ thuật đó có thể được thực hiện nếu người ta có thể đọc được dòng chảy của lực xô và đẩy được tạo ra bởi một cá nhân và một đám đông.

-Những gì anh thấy là ông già đã hoàn toàn làm chủ cơ thể của ông ta.

Chân anh di chuyển đến chỗ ông già mà không hề do dự.

Sau khi xô đẩy những người khac sang một bên và đến trung tâm của đám đông, những gì đập vào mắt Brain là đúng vào thời điểm ông già tung cú đấm vào cằm người đàn ông ở tốc độ cực nhanh.

Làm sao mà? Đòn tấn công chỉ vừa mới đây... nếu là mình, liệu mình có tránh được không? Sẽ rất khó. Ông ta đánh lừa giác quan của người đàn ông? Mình đã nghĩ quá nhiều? Dù sao thì đòn đánh đó bài bản như viết từ sách ra vậy, không hề có bất cứ động tác dư thừa nào...

Anh cảm nhận được bản thân đang cực kỳ phấn khích khi nghĩ lại đòn đánh mà anh vừa được chứng kiến.

Không chỉ vì anh không thấy nó rõ ràng, rất khó để dùng tiêu chuẩn của một kiếm sĩ hay một võ sĩ để đánh giá. Tuy nhiên, với một thời gian ngắn đó là quá đủ để biết được rằng là ông già đó rất mạnh.

Thậm chí còn mạnh hơn cả anh.

Trong khi cắn chặt môi mình, Brain so sánh ông già với những đối thủ có tay nghề cao trong trí nhớ của anh. Tuy nhiên, ông ta là khác với họ.

Rốt cuộc thì ông già đó là ai?

Trong chớp mắt, ông già di chuyển ra khỏi đám đông. Một cậu thanh niên bước theo, như thể đi theo ông ấy. Như bị dụ dỗ, Brain trong chốc lát bị kích động, anh đi theo cậu thanh niên kia.

Cảm thấy hình như ông già có đôi mắt trên lưng, làm Brain cảm thấy khó khăn khi bám sát theo dõi. Nhưng với anh, đó không phải là mối quan tâm. Ngay cả khi cậu thanh niên kia phát hiện, Brain vẫn sẽ an toàn.

Sau khi bám theo họ được một lúc, Brain phát hiện sự hiện của những kẻ theo dõi khác. Tuy nhiên, cho dù họ có bám theo ông già hay cậu thanh niên kia cũng không can hệ gì tới anh.

Cuối cùng hai người họ rẽ vào một góc và con đường họ đi càng tối tăm hơn. Brain cảm thấy lo lắng, giống như anh đang bị kéo theo.

Liệu cậu ta có cảm thấy nó đáng ngờ? Brain cũng bắt đầu tự hỏi, cậu ta đã nói chuyện với ông già.

Bởi vì họ vừa đi vào một góc, Brain có thể núp trong con hẻm và lắng nghe.

Dựa vào cuộc trò chuyện, câu ta muốn học theo ông ấy.

Thật vô nghĩa. Ông già sẽ không chấp nhận một người không rõ ràng như cậu ta làm đệ tử.

Khi so sánh khả năng của cả hai, nếu cậu thanh niên kia là viên sỏi, thì ông già sẽ như là một viên ngọc khổng lồ. Họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

... Thật là đáng thương. Mình không nghĩ là không hiểu được sự khác biệt về kỹ năng của hai người họ lại đáng thương đến thế này. Vậy là đủ rồi, nhóc à.

Brain nghĩ và không lên tiếng.

Trong khi anh muốn nói với cậu ấy, nó cũng giống như tự chỉ đường cho quá khứ của bản thân, một kẻ đủ ngu ngốc đế mức tin rằng mình là người mạnh nhất.

Khi anh tiếp tục nghe lén- anh không quan nhiều đến các thông tin liên quan đến kĩ viện- dường như ông già đã quyết định đào tạo cậu một hoặc hai lần. Một ông già có tầm cỡ như vậy, một chàng trai như thế, Brain nghĩ liệu có điều gì đáng để dạy.

Chuyện gì đang xảy ra? Mình nhìn nhầm người sao? Không, không phải thế. Kỹ năng của cậu nhóc đó không có gì đặc biệt và cậu ta thậm chí còn không có tài năng!

Ông già muốn rèn luyện cho cậu ta những gì? Từ vị trí này, anh chỉ có thể nghe, không thể quan sát. Không thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân, Brain cố ló mặt ra và từ từ liếc nhìn vào trong góc. Vào lúc đó-

Một luồng khí đáng sợ lao thẳng vào cơ thể cậu.

Tiếng thét của anh không thể diễn tả bằng lời.

Toàn bộ cơ thể anh như đông cứng.

Cảm giác như một con thú ăn thịt khổng lồ đang thở ngay trước mũi anh và chỉ cách có vài inch. Thế giới đã hoàn toàn chìm trong biển máu, khiến anh ngay cả đến cả chớp mắt cũng không thể, chứ đừng nói đến cử động. Nó khiến anh phải tự hỏi liệu trái tim mình đã ngừng đập chưa.

Sự hiện diện này thậm chí có thể trở thành đối thủ của Shalltear Bloodfallen, trong suy nghĩ của Brain, Shalltear là con quái vật mà anh xem là mạnh nhất thế giới.

Nếu ý chí của một người trở nên yếu đuối, trái tim của họ sẽ thật sự ngừng đập. Chân anh run rẩy, anh đã ngã xuống đất với một tiếng uỵch.

Đến cả mình còn thế này, cậu nhóc kia muốn chết sao?

Nếu cậu nhóc may mắn, cậu ta sau đó sẽ ngât đi.

Brain bò trên mặt đất với hai cánh tay, anh cố gắng liếc nhìn hai người họ - và chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cú sốc khiến anh hoàn toàn quên đi nổi sợ hãi.

Cậu nhóc đó đang đứng.

Giống như Brain, hai chân cậu ta đang run rẩy trong sợ hãi. Cho dù vậy, câu ấy vẫn đứng vững.

Ch-chuyện gì đang xảy ra? Làm thế nào mà một cậu nhóc như thế vẫn còn đứng được?

Anh không thể nào hiểu được tại sao cậu nhóc kia vẫn đứng nổi trong khi bản thân anh, hai tay và đầu gối chống xuống đất trong nhục nhã.

Có thể cậu nhóc dùng vật phẩm ma thuật chống lại sợ lại hoặc là biết một võ kỹ có hiệu quả? Hay là cậu ta có khả năng đặc biệt nào?

Anh không thể nói chắc là trường hợp đó không có khả năng. Tuy nhiên, trong khi nhìn chằm chằm dáng vẻ không đáng tin cậy của cậu nhóc, trực giác cho Brain biết không phải là trường hợp đó. Mặc dù là không thể, nhưng nó là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra.

Cậu nhóc mạnh hơn Brain.

(Vô lý! Làm sao mà có thể!)

Nhìn qua trông cậu nhóc kia có rèn luyện cơ thể, nhưng nó vẫn còn chưa đủ. Từ việc xem xét chuyển động bước chân và cơ thể của cậu nhóc khi anh bám theo, cậu ta không có nhiều tài năng. Mặc dù là vậy, nhưng kết quả lại khác nhau.

(Ch-Chuyện gì đang xảy ra? Mình thật sự yếu đến vậy sao?)

Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần đi.

Brain biết là nước mắt đã rời từ đôi mắt mình. Tuy nhiên, anh đã không đủ sức lực để lau chúng.

"Ư ư ư, ugh ... Kuh ..."

Anh cố gắng hết sức để không khóc thành tiếng. Mặc dù vậy, những giọt nước mắt như chảy dài vô tận.

"Tại sao...Tại...tại sao."

Brain nắm chặt mặt đất bụi bẩn và tập trung sức mạnh để đứng lên. Nhưng luồng sát khí đó làm anh không thể cử động dù chỉ là 1inch. Nhưng thể anh đang bị kiểm soát bởi người khác, đôi chân không thể cử động. Điều duy nhất anh có thể làm là ngước mặt lên nhìn cậu nhóc kia và ông già.

Anh nhìn lại phía sau.

Ngay lúc này, cậu nhóc vẫn đứng vững.

Ngay lúc này, cậu nhóc đang đứng đối mắt với ông già và sự khát máu của ông ta. Vốn dĩ tưởng kẻ sau lưng anh là yếu đuối dường như lại quá xa xôi.

"Là mình..."

Luôn yếu đuối?

Anh cảm thấy tức giận với chính bản thân mình, cho dù sau khi luồng khí khát máu tan biến, điều duy nhất anh có thể làm là đứng dậy.

Có vẻ như họ vẫn còn tiếp tục tập luyện. Không thể chịu đựng được nữa, Brain lấy hết can đảm và hét lên khi anh nhảy ra một góc.

"-Đợi- đợi đã! Tôi có điều muốn hỏi!"

Anh không còn quan tâm đến suy nghĩ có nên can thiệp vào luyện tập của họ hay anh nên tìm thời điểm thích hợp để xuất hiện.

Vai của cậu bé dựng lên khi nghe tiếng nói như tuyệt vọng khiến cậu ta quay lại, lộ vẻ ngạc nhiên của mình. Nếu vị trí của họ bị đảo ngược, Brain cũng sẽ có một biểu hiện tương tự.

"Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn hai người tập luyện. Tha thứ cho tôi. Tôi không thể chịu đựng để chờ đợi lâu hơn được nữa."

"....Ngài có biết anh ta không, Sebas-sama?"

"Không, tôi không biết anh ta. Đó không phải là bạn của cậu... "

Họ nhìn anh với sự hoài nghi. Nhưng nó là nằm trong dự đoán của anh.

"Trước hết, tên tôi là Brain Unglaus. Một lần nữa, cho phép tôi bày tỏ lời xin lỗi khi làm gián đoạn hai người tập luyện. Tôi thực sự xin lỗi."

Anh cúi đầu sâu hơn so với trước. anh cảm thấy hai chuyển động nhẹ.

Sau những gì mà anh nghĩ là đủ để thể hiện sự chân thành của mình, Brain ngước mặt lên và nhận thấy biểu hiện hoài nghi của họ đã giảm đi.

'Vậy cậu có việc gì với chúng tôi sao?"

Từ câu hỏi của ông già, Brain liếc nhìn cậu nhóc.

"Chuyện gì?"

Khi cậu nhóc đang suy nghĩ, Brain hỏi cậu một câu, như đang ho ra máu.

"Tại sao... làm thế nào có thể cậu vẫn còn đứng sau khi nhận lấy luồng sát khí đó?"

Đôi mắt của cậu nhóc mở to. Bởi vì khuôn mặt của cậu là vô cảm, một chuyển động nhẹ cũng có thể cảm thấy như một sự thay đổi lớn trong cảm xúc.

"Tôi muốn nghe nó. Luồng sát khí đó đã vượt quá những gì mà một người bình thường có thể chịu đựng. Ngay cả cơ thể này của tôi ... xin lỗi, thậm chí tôi không thể chịu đựng được. Nhưng cậu lại khác, cậu đã chịu đựng nó. Cậu vẫn đứng. Làm thế nào là cậu có thể làm được điều đó ??!"

Anh không thể nói một cách bình thường vì phấn khích. Tuy nhiên rất khó để ngăn chặn nó. Anh đã không chống lại được nổi sợ hãi của bản thân khi phải đối mặt với sức mạnh áp đảo của Shalltear Bloodfallen, và cậu nhóc này đã hứng chịu một luồng sát khí tương đương với cô ta và vẫn đứng vững, sự khác biệt đó đến từ đâu? (TL: một thằng vì đàn ông, 1 thằng vì gái, khác biệt đấy)

Anh muốn biết, bất kể thế nào.

Như ý nghĩ được truyền đến với cậu, mặc dù cậu xuất hiện trong sự thua thiệt, cậu nghĩ về nó một cách nghiêm túc và trả lời.

"... Tôi không biết. Trong cơn lốc đầy sự khát máu đó, tôi không biết làm thế nào mà mình có thể chịu đựng được nó. Nhưng có lẽ... là vì tôi đã nghĩ đến chủ nhân của mình."

"... Chủ nhân?"

"Vâng. Khi tôi nghĩ về người mà tôi phục vụ ... sức mạnh trong tôi tăng lên."

Làm sao mà cậu ta có thể tăng sức mạnh của mình với một điều như thế?

Brain như muốn hét lên, trước khi anh có thể làm vậy, ông già lặng lẽ nói.

"Có nghĩa là lòng trung thành của cậu ấy đã lấn áp nổi sợ hãi. Unglaus-sama, con người có thể thê hiện một sức mạnh đáng kinh ngạc nếu đó là vì những người quan trọng với họ. Cũng giống như cách một người mẹ nâng một cột trụ để cứu đứa con của mình đang bị mắc kẹt trong một ngôi nhà, giống như cách một người chồng nắm lấy vợ mình bằng một tay khi cô ấy sắp rơi, tôi tin rằng đó là sức mạnh của con người. Cậu ấy là một người tốt, cậu ấy đã thể hiện được thứ sức mạnh đó. Và không phải chỉ có một mình cậu ấy ở đây có thể. Nếu có một thứ gì đó mà cậu có thể đánh đổi bằng bất cứ thú gì, sau đó Unglaus-sama cũng sẽ có được thứ sức mạnh to lớn hơn những gì cậu mong đợi."

Brain không thể tin. Điều mà anh tuyệt đối không thể đánh đổi, "ham muốn sức mạnh" của anh giờ đã kết thúc trong vô nghĩa. Nó đã bị phá hủy quá dễ dàng, điều đó làm anh sợ hãi và muốn bỏ chạy?

Nét mặt anh dần trở nên tối sầm và cúi mặt xuống, những lời tiếp đến của ông già mang gương mặt anh dần trở lại bình tĩnh.

"... Thứ gì đó tự mạnh lên sẽ là yếu đuối. Sau tất cả, nó sẽ kết thúc cậu trong sự tan vỡ. Thay vào đó, nếu cậu xây dựng mối liên kết với ai đó, nếu cậu có thể giao phó tất cả những gì mình có cho người đó, kể cả khi cậu gặp thất bại thì cậu cũng sẽ không ngã xuống."

Brain thầm nghĩ về bản thân mình. Thật sự là như vậy sao?

Tuy nhiên, anh không có gi cả. Anh đã vứt bỏ tất cả sang một bên, anh đã nghĩ chúng là vô ích và không cần thiết cho việc theo đuổi sức mạnh. Hóa ra chúng lại là những thứ thật sự quan trọng.

Brain cười khổ, cuộc sống của anh không còn gì ngoài những sai lầm. Trước khi anh nhận ra điều đó, lời nói thoát ra từ miệng anh như một lời thú tội.

"Tôi đã vứt đi tất cả. Liệu có phải quá muộn để tôi bắt đầu lại lần nữa?"

"Có thể. Ngay cả một người không có tài năng như tôi cũng có thể làm được điều đó. Nếu đó là Unglaus-sama, tôi không nghĩ rằng không gì là không thể! Chắc chắn không phải là quá muộn!"

Những lời của cậu nhóc này không có bằng chứng. Tuy nhiên, thật lạ lùng, Brain cảm nhận trong tim mình đang có cảm giác ấm áp.

"Cậu thật tốt và mạnh mẽ... tôi xin lỗi."

Cậu ta cảm thấy bấn loạn bởi lời xin lỗi bất ngờ. Một người tràn đầy dũng khí hơn thế này, anh đã chế nhạo cậu và gọi cậu là một thằng nhãi.

Ngu ngốc. Mình thật sự, rất ngu ngốc...

"Ngài nói mình là Brain Unglaus... Có phải ngài là người đã chiến đấu với Stronoff-sama trong quá khứ?"

"... Cậu biết sao... cậu có xem trận chiến đó sao?"

"Ah, tôi đã không thể xem trận chiến đó. Tôi chỉ nghe nó từ một người đã xem trận chiến. Người đó nói rằng Unglaus-sama là một kiếm sĩ tuyệt vời và những người có kỹ năng như vậy trong Vương quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vây bây giờ khi được nhìn thấy tư thế của ngài và cách mà ngài ổn định trọng tâm khi ngài di chuyển, tôi biết là những người đó đã nói thật!"

Như cảm thấy bị khó xử bởi lời khen chân thật ấy, Brain lắp bắp trả lời.

"...Ừm ,cám-cám ơn.T-tôi không thực sự nghĩ mình là tuyệt vời, nhưng ... Tôi có chút hạnh phúc khi cậu khen ngợi tôi rất nhiều như vậy. "

"Hmm ... Unglaus-sama."

"Thưa ngài, chỉ cần gọi tôi là Unglaus. Tôi không xứng đáng để được gọi một cách kính cẩn như vậy từ một người như ngài."

"Tôi là Sebas Tian. Cứ gọi tôi là Sebas... Vậy Unglaus-kun."

Mặc dù anh cảm thấy một chút khó khăn vì thêm 'kun' sau tên mình, đó không phải là lạ khi xem xét sự khác biệt về độ tuổi của anh.

"Cậu có thể dạy kiếm thuật cho Climb-kun không? Tôi tin rằng nó cũng sẽ mang lại lợi ích cho Unglaus-kun."

"Ah, tôi xin lỗi! Tên tôi là Climb, Unglaus-sama. "

"Elder... thứ lỗi cho tôi, không phải Sebas-sama đang huấn luyện cậu ấy sao? Dường như ngài đang thảo luận với cậu ấy trước khi bị tôi gián đoạn."

"Đúng thế, đó là ý định ban đầu của tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình nên tiếp đãi những vị khách của mình-ah, họ đang ở đây. Có lẽ họ đang bận rộn với trang bị của họ."

Brain nhìn theo hướng mà Sebas đang quan sát.

Ba người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Họ mặc áo giáp và sử dụng lưỡi kiếm giấu dưới bao tay bằng lớp da dày.

Biểu hiện của bọn họ không đơn thuần là sự thù địch mà ý định giết chóc. Mặc dù sát ý của họ chỉ nhắm vào ông già, họ không có vẻ gì là loại người có lòng thương xót mà bỏ qua cho nhân chứng.

Trông thấy những người đàn ông, Brain vô tình nói với giọng the thé đầy bất ngờ.

"Không thể nào! Bọn chúng vẫn đến đây theo cách này ngay cả khi tiếp nhận luồng sát khí khủng khiếp đó sao? Có phải các ngươi rất mạnh?"

Anh chỉ có thể tưởng tượng là mỗi tên trong chúng đều có thực lực- không, thậm chí còn mạnh hơn so với cả Brain. Lý do mà họ theo dõi một cách cẩu thả như vậy là vì họ tập trung vào hoàn thiện kỹ năng của một chiến binh sao?

Tuy nhiên, Sebas đã phủ nhận nổi sợ hãi của Brain.

"Sát khí trước đó chỉ nhằm vào hai người thôi."

"... Cái gì?"

Brain thậm chí còn nghĩ rằng giọng của mình nghe có phần choáng váng.

"Đối với Climb, đó là để huấn luyện cậu ấy. Còn đối với cậu, bởi vì cậu không có ý định lộ mặt, nên tôi phóng luồng sát khí về phía cậu để kiểm tra và ép cậu lộ diện và nếu cậu có ý thù địch tôi sẽ loại bỏ tận gốc nó cùng với ý chí chiến đấu của cậu. Tôi đã không làm điều đó với bọn chúng vì ngay từ đầu tôi biết chúng là kẻ địch. Sẽ rất phiền phức cho tôi nếu họ bị sát khí của tôi làm cho sợ hãi và bỏ chạy."

Một cái đó đáng sợ được ẩn chứa trong lời giải thích của Sebas. Brain thậm chí còn không thể bộc lộ sự ngạc nhiên. Để kiểm soát sát ý của mình trong phạm vi đó với độ chính xác như vậy, nó không phải là thứ có thể nắm được trong phạm vi ý thức.

"Tôi-tôi hiểu rồi. Vậy ngài có biết danh tính của bọn chúng?"

"Tôi có thể đoán ra nhưng không chắc. Đó là lý do tại tôi có ý định bắt giữ một hoặc hai tên để điều tra thông tin. Tuy nhiên-."

Sebas cúi đầu.

"Tôi không muốn hai cậu bị kéo vào chuyện này. Vì thế hai cậu có thể rời khỏi đây ngay lập tức được không?"

Nghe những lời nói của ông, Climb nói.

"Trước đó tôi có một câu hỏi dành cho ngài. Bọn chúng... có phải là tội phạm?"

"... Có vẻ là vậy. Tôi không nghĩ bọn chúng là người tốt."

Nghe câu trả lời của Brain, ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt Climb.

"Có thể tôi chỉ gây cản trở, nhưng tôi cũng muốn chiến đấu. Là một người bảo vệ an ninh của thủ đô, rõ ràng là tôi phải bảo vệ người dân."

Trong đầu anh, Brain nghĩ rằng không có gì đảm bảo là trong tình cảnh này Sebas là bên chính nghĩa. Phải, không nghi ngờ gì bất cứ ai so sánh những kẻ vừa mới xuất hiện với một người chính trực như Sebas tất nhiên sẽ nghĩ ông là người tốt. Nhưng ngay cả vậy, không có gì tuyệt đối.

Thật ngây thơ...

Tuy nhiên, anh thông cảm với cậu ấy. Khi so sánh bọn chúng với ông già đã ra tay cứu giúp đứa bé khỏi những kẻ say rượu, Brain không do dự khi quyết định phải đứng về bên nào.

"Tuy là ngài có thể không cần sự giúp đỡ nào... Sebas-sama, tôi sẽ giúp ngài một tay."

Brain đứng bên cạnh Climb. Sebas không cần bất kỳ sự trợ giúp nào... không, việc giúp đỡ thậm chí còn không có bất kỳ ý nghĩa nào ở đây. Tuy nhiên, để cố gắng và bắt chước Climb, người đang chiến đấu vì lợi ích của người khác, Brain đã chọn một câu trả lời mà nếu là anh của quá khứ sẽ không bao giờ chọn. Ngay cả cậu ta có một trái tim mạnh mẽ, kỹ năng với thanh kiếm của cậu ta vẫn còn kém. Anh sẽ bảo vệ cậu ấy.

Brain liếc nhìn vũ khí của người đàn ông đang nắm giữ và cau mày.

"Chất độc... Dường như chúng có kinh nghiệm về cách sử dụng vũ khí tẩm độc giết người... Là sát thủ sao?"

Có dòng chữ khắc trên thanh đoản kiếm của chúng, còn được gọi là [Mail breaker]. Chất lỏng trên lưỡi dao lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Và chuyển động nhanh nhẹn của họ tập trung vào tính cơ động khác với kiếm sĩ bình thường, tất cả đều xác nhận lời của Brain.

"Climb-kun, hãy cảnh giác. Mặc dù sẽ khác nếu cậu có một vật phẩm ma thuật kháng độc, thật cẩn trọng nếu không muốn chết và đừng để bị trúng đòn, dù chỉ một phát."

Mặc dù khả năng thể chất tuyệt vời của Brain kháng được các loại độc có hiệu quả trung bình, nhưng Climb thì không.

"Không định tấn công khi thân phận đã bại lộ sao, hay là định phối hợp với 2 tên kia để đánh gọng kìm sao? Kể từ lúc các ngươi đã bị phát hiện, trước hết, sao chúng ta không bắt đầu luôn nào?"

Sebas cố nói đủ lớn để kẻ địch của ông có thể nghe thấy, khiến bọn chúng trong giây lát như bị đóng băng. Bọn chúng bị sốc bởi vì kế hoạch bao vây tấn công đã bị đối thủ nhìn thấu.

"Có vẻ như đó là lựa chọn an toàn nhất. Sẽ tốt hơn nếu ta nghiền nát những kẻ trước mặt và sau đó tấn công những kẻ còn lại ở phía sau."

Brain đồng ý với Sebas. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị từ chối bởi một người thực hiện đề nghị này.

"Ah, nhưng như vậy đối phương sẽ có cơ hội bỏ trốn. Tôi sẽ chăm sóc ba tên phía trước. Còn hai người hãy đối phó với hai kẻ phía sau?"

Brain đáp lại rằng anh đã hiểu và Climb gật đầu đồng ý. Đây là trận chiến của Sebas và hai người họ là người muốn giúp ông. Miễn là Sebas không phạm sai nghiêm trọng nào, họ sẽ tuân theo chỉ dẫn của ông.

"Được rồi, đi thôi."

Brain nói chuyện với Climb và quay lưng về phía ba tên đang đứng trước mặt Sebas. Tuy là anh lộ sơ hở với những kẻ đang tràn ngập sự thù địch, nhưng vì đã có Sebas, anh không cần phải lo lắng. Khi quay lưng lại với ông ấy, anh cảm thấy một cảm giác an toàn hơn hết, giống như một bức tường của tòa lâu đài được xây dựng xung quanh anh.

"Giờ thì, có lẽ là không may... nhưng ta sẽ là đối thủ của hai người. -ah không, ta không thành thật với hai ngươi đâu."

Khi Brain nhìn về sau qua vai của mình, Sebas chặn lấy ba con dao găm bằng các ngón tay phải. Ông búng ngón tay và con dao găm của bọn chúng phi về Brain và Climb rơi xuống đất.

Sát khi trong mắt bọn chúng đã giảm đi đáng kể.

Quá hiển nhiên, nhìn thấy con dao của mình bị chặn lại dễ dàng như thế cũng sẽ làm cho bất ai cũng phải mất đi ý chí chiến đấu. Rốt cuộc thì cũng đã nhận ra Sebas-sama mạnh như thế nào, eh? Nhưng đã quá muộn rồi.

Không có cách nào để thoát khỏi ông già đó cả. Ngay cả khi bọn chúng tách ra theo nhiều hướng để tẩu thoát.

"Không thể nào tin được."

Climb bước đến bên cạnh Brain.

"Quả thật. Nếu ai đó nói Sebas-sama là người mạnh nhất Vương quốc, tôi cũng sẽ gật đầu."

"Thậm chí còn mạnh hơn cả Tướng quân (Warrior Captain) ?"

"Cậu đang nói đến Stronoff à. Quả thật, chống lại Sebas-sama, tôi... tôi..., xin lỗi. Tôi sẽ nói dễ hiểu hơn một chút. Thậm chí nếu cả Stronoff và tôi cùng nhau liên thủ tấn công ông ấy, chúng tôi vẫn sẽ không có cách nào để chiến thắng... Ah, chúng tới đấy."

Hai người đàn ông xuất hiện khi chúng vòng qua một góc đường. Như dự đoán, chúng ăn mặc giống như ba tên kia. Âm thanh của kiếm được rút khỏi vỏ, Brain cũng rút thanh katana ra.

"Lý do mà họ không để ai lại tiếp tục việc ám sát mà bỏ sang một bên là vì ngài ấy đã nhìn thấu bọn họ."

Một cuộc phục kích chỉ có hiệu quả nếu đó là cuộc tấn công bất ngờ, sự việc bại lộ, việc họ có thể làm là phân tán lực lượng. Vì họ đã bị phát hiện, nên họ có thể xác định việc hợp tác cùng nhau ngay từ đầu sẽ tạo cho họ cơ hội chiến thắng. (ED: Đoạn này hơi khó hiểu, mà mềnh cũng không rõ lắm nên để nguyên)

"Lối suy nghĩ thật ngây thơ... Climb, tôi sẽ xử lý tên bên phải, bên trái giao cho cậu."

Brain quan sát cách họ di chuyển và đoán là bọn chúng yếu hơn so với cả hai, cũng đã chỉ dẫn cho cậu ấy. Cậu nhóc gật đầu và vung thanh kiếm của mình lên. Động tác không chút do dự của một người từng trải qua lần ranh giữa sự sống và cái chết. Brain cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy không phải là tay mơ trong một trận chiến thực sự.

Climb có thể đánh bại tên đó... nhưng hắn lại sử chất độc, đây sẽ là một trận chiến gian nan.

Mặc dù Climb có kinh nghiệm trong thực chiến, cậu không có vẻ gì là một người bước đi trên con đường đẫm máu nơi phải thường xuyên chống lại những kẻ sử dụng chất độc. Thậm chí có thể đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu chống lại chất độc. Brain thì ổn, vì anh luôn luôn phải thận trọng chiến đấu với con quái vật sử dụng A-xit hoặc nọc độc, điều đó cũng làm anh khó mà phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình nhanh chóng giết tên này và qua phía bên đó giúp cậu ấy? Đó là vì tốt cho cậu ấy? Có nên can thiêp vào quyết tâm của cậu ấy để hỗ trợ bằng sức mạnh của mình? Thay cậu ấy đối phó với tên kia? Không... Có thể là Sebas-sama sẽ ra tay giúp đỡ cậu ấy? Có lẽ mình sẽ can thiệp nếu ngài ấy không có ý định trợ giúp? Mà sao mình phải lo lắng về những chuyện này...

Brain gãi đầu với bàn tay không cầm katana và từ chính diện nhìn chằm chằm vào kẻ thù.

"Giờ thì, xin lỗi về việc này nhưng ta cần ngươi trở thành tế phẩm để lắp đầy thời gian nhàn rỗi của ta."

Ba đòn tấn công.

Sebas chặn lại bằng bàn tay của mình, trả lại một đòn đánh cho mỗi tên trong số bọn chúng. Bọn chúng thậm chí còn không kịp phản ứng, đừng nói đến việc phòng vệ. Và với điều đó, trận chiến đã kết thúc.

Quá hiển nhiên. Với sức mạnh chiến đấu đứng hàng đầu trong Nazarick, Sebas có thể đánh bại những tên sát thủ ở cấp độ này chỉ với một cái hắt hơi.

Ông quay mắt khỏi chúng và theo dõi cuộc chiến ở phía sau.

Brain đã áp đảo đối thủ của mình từ đầu đến cuối và Sebas có thể quan sát anh mà không cần lo lắng.

Tên sát thủ đang giao đấu với anh cố gắng tìm một cơ hội để tẩu thoát. Tuy nhiên, Brain không cho phép điều này và chiến đấu như thể anh đang đùa giỡn với hắn ta. Không, thay vì gọi là đùa giỡn, nói đúng hơn là anh đang sử dụng hắn để thử các đòn tấn công và dần hoàn thiện kỹ năng của mình.

Lúc nãy cậu ấy có đề cập một chuyện gì đó về "khoảng thời gian nhàn rỗi". Và có vẻ như lý do mà cậu ấy không đánh nghiêm túc là vì lo lắng cho Climb-kun và định sẵn sàng nhảy vào hỗ trợ bất cứ lúc nào. Người này có vẻ chu đáo hơn mình nghĩ.

Sebas chuyển hướng nhìn từ Brain về phía Climb.

Trận chiến bên này có vẻ vẫn ổn.

Những đòn đánh trả liên tiếp của cả hai, mặc dù vũ khí tẩm độc gây ra một chút khó khăn, tình hình vẫn chưa tồi tệ đến mức ông phải can thiệp và giúp đỡ. Chuyện này làm ông cảm thấy đau đớn khi mà khiến một người lạ thân thiện bị kéo vào mớ hỗn độn do ông gây ra. Tuy nhiên-

Nếu cậu ấy mà không nói với mình là muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mình đã nhảy vào giúp cậu ta rồi. Một trận chiến sinh tử cũng là một hình thức tập luyện tốt. Mình sẽ ra tay giúp đỡ nếu tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Climb sử dụng thanh kiếm của mình để chuyển hướng lực đánh của đối phương.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nó gần như có thể đâm vào chiếc áo giáp. Một cái nhìn thất vọng thoáng qua khuôn mặt đối thủ của cậu.

Climb giơ thanh kiếm ra trước mặt và xác định khoảng cách giữa họ. Trái lại đối thủ của cậu di chuyển thẳng đến không để cậu đo khoảng cách.

Thông thường, Climb sẽ chặn đòn với tấm khiên và sử dụng thanh kiếm của mình để tấn công. Tình trạng khó khăn hiện tại của cậu đang chiến đấu chỉ với một thanh kiếm đang bào mòn cả tâm trí và cơ thể cậu. Không chỉ vậy, vũ khí tẩm độc cũng tạo một áp lực rất lớn cho cậu. Cậu cũng biết rõ [mail breaker] chuyên cho một đòn đâm thẳng và vì vậy, đó là phần duy nhất mà cậu phải thận trọng. Nhưng ngay cả như vậy, như dự đoán, những suy nghĩ của cậu không thể duy trì bởi chi cần một vết xước nhỏ cũng đủ làm động tác của cậu chậm lại.

Cậu có thể cảm thấy sự mệt mỏi đang dần tăng lên trong cơ thể, không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí cũng thế. Hơi thở cậu trở nên mất ổn định.

Đối phương hẳn cũng đã mệt mỏi. Mình không phải người duy nhất đang cảm thấy kiệt quệ.

Giống như cậu, trán của đối cũng trở nên bóng mượt bởi mồ hôi. Vơi sự nhanh nhẹn, hắn sử dụng chuyển động nhanh chóng để đâm kẻ thù trong tình trạng hỗn loạn, đó là một phong cách của một sát thủ. Đó là lý do tại sao chỉ cần một vết thương duy nhất trên cánh tay hoặc cẳng chân cũng làm mất đi lợi thế của tên sát thủ và phá vỡ sự căng bằng giữa cả hai.

Trận chiến này sẽ được quyết định bằng một đòn tấn công đơn lẻ.

Một cảm giác bồn chồn bao phủ lấy hay bên. Tất nhiên, đây là một cuộc chiến trao đổi kĩ năng lẫn nhau. Thậm trí nó còn thể hiện một cách rõ rệt trong cuộc chiến này.

"Haa!"

Trút một hơi thở nặng nề, Climb lao lên tấn công. Cậu di chuyển một khoảng hẹp với ít sức mạnh. Nếu di chuyển rộng, cậu sẽ để lộ điểm yếu của mình ra cho đối thủ.

Sát thủ dễ dàng né được đòn tấn công của mình cậu và thu tay vào trong áo. Dự đoán động thái tiếp theo của hắn, Climb thận trọng tính toán .

Climb chặn con dao găm bay vào mắt bằng thanh kiếm của mình.

Đó chính là sự may mắn. Để có được điều đó, Climb đã bẻ ngoặt hướng tấn công bằng sự cẩn trọng của mình .

Nhưng thực tế lại không như cậu nghĩ, sát thủ đã lường trước được điều này.

Ồ không!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không thể ngăn cản được đợt tấn công tiếp theo. Nỗi sự hãi từ con dao găm đã khiến cậu hoảng sợ và để lộ sơ hở. Chính vì điều đó mà thanh kiếm của cậu vẫn còn trong không khí, và cậu không thể thu nó về kịp để triển khai phản công. Mặc dù cậu cố hết sức để né tránh nhưng kẻ ám sát đã nhanh chóng áp sát cậu.

Bị dồn vào chân tường. Đến nước này thì cậu dùng cánh tay của mình như một lá chắn và-

Cũng như Climb thực hiện quyết tâm của mình, kẻ ám sát - người đang lao vào đánh bỗng dưng khựng lại và nhảy về phía sau một.

Một hòn đá nhỏ kích thước của một hạt đậu đã bay vào mí mắt trái của sát thủ. Đầu óc Climb căng như dây đàn, cố gắng xác nhận nó.

Không cần quay đầu lại cũng biết ai là người ném. Giọng nói của Sebas từ phía sau vang lên.

"Sợ hãi là một cảm xúc quý giá. Tuy nhiên, cậu không thể khắc chế nó. Tôi đã chứng kiến nãy giờ, nhưng đây là một trận chiến khá buồn tẻ và nửa vời. Nếu đối thủ của cậu có sự quyết tâm hy sinh một cánh tay, nó đồng nghĩa với cái chết của cậu. Nếu mất đi sức mạnh của chính bản thân mình thì hãy dùng cái đầu để chiến thắng. Đôi khi sức mạnh ý chí còn hơn là sức mạnh thể chất. "

Vâng!

Trả lời trong đầu của mình, cậu đã rất ngạc nhiên rằng mình đã lấy lại bình tĩnh. Nó không phải là một cảm giác an toàn khi có ai đó để dựa dẫm. Đúng hơn, đó là cảm giác được ai đó theo dõi từ đằng sau.

Cậu có thể không gạt bỏ được hoàn toàn những khoảnh khắc cận kề cái chết. Tuy nhiên-

"Nếu ... tôi chết, xin vui lòng nói cho Renner-sama, xin ngài hãy nói với nàng công chúa mà tôi đã chiến đấu hết mình."

Cậu buông một tiếng thở dài và lặng lẽ giơ thanh kiếm của mình lên.

Climb nhận thấy rằng ánh sáng trong đôi mắt của kẻ ám sát đã khác so với trước. Mặc dù thời gian giữa họ quá ngắn, nhưng có lẽ trái tim của họ đã tìm thấy một điểm chung trong cuộc sống này.

Giống như cái cách Climb thể hiện quyết tâm của mình, sát thủ dường như đã nhận thấy và cũng cảm thấy quyết tâm của mình như vậy.

Tên sát thủ bước về phía trước. Không cần phải nói, hắn thu hẹp khoảng cách mà không một tiếng động.

Sau khi xác nhận rằng hắn đã bước vào trong phạm vi của mình, Climb giơ thanh kiếm của mình lên. Trong khoảnh khắc đó, tên sát thủ lao vào. Hắn đã nhìn thấu tốc độ của thanh kiếm Climb và sử dụng bản thân mình làm mồi nhử bởi một động tác giả.

Nhưng có một điều mà sát thủ đã bỏ lỡ.

Nếu không có một nghi ngờ, tên sát thủ đã nhìn thấu các kĩ năng sử dụng kiếm của Climb . Tuy nhiên, hắn đã không biết được rằng Climb đã tự tin trong việc tung ra đòn đánh hơn lúc nãy. Nó mang sát thương lớn hơn, nhanh hơn so với bất kì đòn tấn công nào trước đó.

Đòn đánh đó đã găm vào vai của kẻ ám sát và được chặn lại bở chiếc áo nên không thể cắt hắn ra làm hai. Tuy nhiên, nó dễ dàng hướng xuống xương đòn, đâm qua da thịt và làm vỡ hết xương bả vai của hắn.

Sát thủ ngã vật xuống mà ko ngừng lăn quằn quại. Sự đau đớn đã khiến cho hắn không thể cất nên lời được.

"Tuyệt vời."

Sebas xuất hiện từ phía sau và ăn hôi bằng cách đá vào bụng hắn. (ED: Vãi cả ăn hôi, định sửa mà thấy vui vui nên để nguyên)

Tên sát thủ đã trở thành như một con rối bất động và không di chuyển. Hắn đã bất tỉnh.

Trong lúc đó, Brain đã giải quyết tên sát thủ và giơ tay cao để chúc mừng Climb.

"Tiếp, chúng ta hãy bắt đầu thủ tục chào hỏi. Nếu cậu có bất cứ điều gì mà ta muốn nghe, đừng khách khí, hãy nói ra tự nhiên. "

Sebas tóm một người trong bọn và đánh hắn tỉnh dậy (Trans: Vừa đánh nó ngất xong bây lại đánh nó tỉnh :v ). Cơ thể của hắn dần dần tỉnh lại, Sebas sau đó chuyển tay lên trán của người đàn ông. Tất cả điều này thậm chí không mất hai giây. Mặc dù ông không mạnh tay nhưng đầu của hắn cong đi và trở lại như một con lắc.

Đôi mắt của người đàn ông trở nên vô hồn, giống như mắt của một người say rượu.

Sebas bắt đầu đặt câu hỏi .Mặc dù đôi môi của một sát thủ nên đã bị niêm phong chặt chẽ nhưng người đàn ông không che giấu bất cứ điều gì và phải nói. Thấy cảnh lạ lùng, Climb lên hỏi.

"Ông đang làm gì vậy?"

"Đó là một kỹ năng gọi là [Palm of Puppeteer]. Khá may mắn khi nó thành công. "

Mặc dù đó là một kỹ năng mà cậu chưa bao giờ nghe nói, nhưng quan trọng hơn, Climb cau mày khi nghe thấy thông tin của từ tên sát thủ.

Chúng là những kẻ ám sát từ [Eight Finger] được đào tạo bởi một trong những [Six Arms], các thành viên mạnh nhất của nhóm bảo mật. Họ đã đi theo Sebas để giết ông ta. Brain hỏi Climb.

"... Tôi không quá chắc chắn nhưng [Eight Finger] không phải là một tổ chức tội phạm khá lớn hay sao? Tôi nghĩ rằng họ có quan hệ với các nhóm lính đánh thuê ... "

"Anh nói đúng. [Six Arms] là tên của sáu thành viên mạnh nhất của tổ chức đó. Tôi nghe nói rằng mỗi một trong số họ ngang ngửa với sức mạnh của mạo hiểm giả bậc Adamantium. Chúng tôi có nhiều thông tin lắm vì đó là một vấn đề liên quan đến thế giới ngầm. "

Và Succulent, một trong những người xuất hiện tại nơi Sebas cư trú, là một thành viên của Six Arms người được gọi là [Devil of Illusions]. Kế hoạch của hắn giết Sebas để hắn có thể tự do quyến rũ người chủ xinh đẹp của ông.

Sau khi nghe nói đến thời điểm này, Climb cảm thấy một cơn ớn lạnh quét qua anh ta. Cái lạnh đến từ Sebas.

Sebas từ từ đứng lên, Brain hỏi ông một câu hỏi.

" Sebas-sama sẽ làm gì tiếp theo?"

"Ta đã quyết định. Trước tiên ta sẽ tìm và tiêu diệt các vị trí có vấn đề. Từ những gì tên kia đã khai, có vẻ như Succulent đang ở chỗ đó. Cần phải bóp chết nó từ trong trứng nước. "

Cả hai Climb và Brain đều kinh ngạc trước câu trả lời bất cần đời của Sebas.

Thực tế là ông đã đi để tấn công chúng có nghĩa là ông đã đủ tự tin để giành chiến thắng mạo hiểm giả cấp Adamantium - nói cách khác, là người mạnh nhất của nhân loại.

Nhưng điều này có thể chấp nhận được

Ông đã đánh bại ba trong những kẻ ám sát ngay lập tức và thậm chí là Unglaus-sama nổi tiếng. Rốt cuộc thì Sebas-sama là ai? Chính ông một mạo hiểm giả cấp Adamantium trong quá khứ?

"... Tuy nhiên, bọn chúng đã bắt cóc nhiều người. Sẽ tốt hơn cho ta nếu hành động một cách nhanh chóng. ".

"Đúng thế, nếu của sát thủ không trở lại, chúng sẽ nhận ra có gì đó không ổn và di chuyển những người bị bắt cóc ở nơi khác. Sau đó chúng ta sẽ không thể giải cứu họ. "

Cùng một lúc, trong khi hai bên ngang nhau thì kẻ thù sẽ có chút lợi thế. Đó là tình trạng hiện tại của người được gọi là Sebas.

"Tiếp đó, ta sẽ bắt đầu tấn công ngay lập tức. Ta xin lỗi nhưng ta không có ý định thay đổi quyết định của mình đâu. Ta có thể yêu cầu hai người đem những sát thủ đến văn phòng bảo vệ? "

"Ahhh, chờ đã Sebas-sama! Với ngài thì sẽ ổn thôi, hãy cho phép tôi để giúp đỡ! Tất nhiên, là nếu ngài cho phép. "

"Tôi cũng vậy, Sebas-sama. Là cấp dưới Renner-sama, bảo vệ trật tự của thủ đô là nhiệm vụ của tôi. Nếu người dân của vương quốc đang đau khổ, tôi sẽ cứu họ bằng thanh kiếm của mình."

"... Unglaus-kun thì được, nhưng có thể là một chút nguy hiểm cho Climb-kun."

"Tôi nhận thức được sự nguy hiểm."

"Hey, Climb ... cậu đã bao giờ nghe nói về cái được gọi là "gánh nặng"? Vâng, từ quan điểm của Sebas-sama, có lẽ không quá nhiều sự khác biệt giữa tôi và cậu. "

"Không không, đó không phải là những gì tôi muốn nói. Tôi chỉ lo lắng về sự an toàn Climb-kun. Hãy biết rằng tôi sẽ không thể bảo vệ cậu như vừa nãy. "

"Tôi đã sẵn sàng."

"... Những gì chúng tôi muốn làm bây giờ có thể làm hại đến tính mạng, hoặc danh dự của cậu. Có nhiều cơ hội khác để cậu có thể mạo hiểm mạng sống của mình "

"Nếu tôi không giúp thì tôi không xứng để phục vụ chủ nhân của mình. Giống như Sebas-sama cứu giúp người khó khăn, nếu có thể, tôi cũng muốn mở rộng bàn tay của tôi cho những người đang đau khổ. "

Giống như khi cô đưa tay để giúp cậu.

Như thể thấy được lòng quyết tâm của cậu, Sebas và Brain quay sang nhìn nhau.

"... Cậu đã quyết rồi chứ?"

Trả lời câu hỏi của Sebas ', Climb gật đầu .

"Ta hiểu. Sau đó, không có gì hơn là cần phải nói là. Xin vui lòng cho ta mượn sức mạnh của cậu. "

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 5-Chương 5: Tắt Lửa,Đốm Lửa Đầy Trời

Phần 1

Tháng 9, ngày 3, 12:07

" Theo lời của tên sát thủ, chính là cửa hàng này; chắc phải có một lối vào khác. "

Đứng trước lối vào kĩ viện, phía trước cánh cửa nơi Tsuare bị vứt bỏ, Sebas chỉ vào một tòa nhà có nhiều cửa xuống. Mặc dù Brain và Climb đều đã có mặt để xác nhận thông tin, họ thực sự chưa bao giờ đến kĩ viện nên thầm chấp nhận lời giải thích của Sebas.

"Đó là những gì tôi nghe được. Chúng nói rằng lối đi này được sử dụng như một lối thoát hiểm khẩn cấp và luôn luôn có ít nhất hai người bảo vệ nó. Trong trường hợp đó tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi chúng ta chia thành hai nhóm. Xét từ sức mạnh chiến đấu của chúng ta, Sebas-sama sẽ lo cửa chính trong khi Climb và tôi tấn công từ phía đó."

"Ta không có gì để phản đối, Climb-kun nghĩ sao?"

"Tôi cũng không. Nhưng Unglaus-sama, một khi chúng ta đi vào bên trong, sau đó sẽ như thế nào? Chúng ta có nên sát cánh cùng nhau không? "

"Hãy gọi tôi là Brain, cũng như Sebas-sama. Dù sao... chúng ta nên đi cùng nhau để đảm bảo an toàn, có thể có lối đi bí mật mà ngay cả những tên sát thủ cũng không biết. Tôi nghĩ chúng ta phải tìm kiếm thật nhanh trong khi Sebas-sama đánh lạc hướng kẻ địch. "

Như thể anh nhớ lại một cái gì đó, Brain lẩm bẩm làm thế nào lối đi bí mật lại trở nên phổ biến trong khi chỉ cấp trên mới được biết.

"Thế còn chúng ta tách nhau ra khi vào được bên trong?"

"... Miễn là chúng ta luôn đề phòng cảnh giác, chúng ta phải hành động và cố gắng đạt được mục đích."

Như lời Brain, Sebas và Climb gật đầu.

"Anh mạnh hơn tôi, về phần bên trong tôi sẽ nhường lại cho anh, Unglau- Brain-sama?"

"Ta tin rằng như vậy là tốt nhất. Ta sẽ để Climb-kun kiểm soát lối ra. "

Không cần phải nói, tìm kiếm bên trong mang theo rủi ro bị kẻ địch bắt gặp rất cao. Brain mạnh hơn rất nhiều so với Climb, nhiệm vụ này sẽ do anh đảm nhận.

"Được rồi quyết định như vậy đi."

Mặc dù họ đã bàn bạc trước khi đến kĩ viện, nhưng vì họ vẫn không biết địa hình như thế nào, nên có vài chỗ mà họ vẫn còn chưa chắc chắn. Bây giờ, tất cả đều trở nên rõ ràng và không có ai phản đối kế hoạch Sebas.

Sebas bước đến gần cánh cửa kim loại dày. Cánh cửa mà Climb nghĩ rằng bản thân anh sẽ không bao giờ có thể mở được dù có làm gì đi nữa, nhưng với Sebas, nó chỉ như một tờ giấy.

Trước mặt họ là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt. Mặc dù họ sắp tấn công một nơi như vậy, nhưng không có gì đáng lo ngại. Brain Unglaus, kẻ chiến đấu ngang ngửa với Gazef Stronoff- người mạnh nhất trong các quốc gia xung quanh, có người nói rằng "hai người họ mà so tài cùng nhau thì không thể nào phân được thắng bại". Một huyền thoại như thế bây giờ đang tiến về phía trước.

"Cậu nên cẩn thận. Theo những tên sát thủ nói, bốn tiếng gõ cửa là tín hiệu cho thấy rằng cậu là đồng minh. Ta không nghĩ rằng cậu quên, nhưng cũng nên đề phòng. "

"Cảm ơn."

Anh nhớ, nhưng lại lờ đi, Climb cám ơn Sebas.

"Và nếu được, ta sẽ cố gắng bắt sống chúng. Nhưng nếu chúng phản kháng, ta sẽ giết chúng không chút thương xót. Ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả"

Cả Climb và Brain đều cảm thấy lạnh gáy khi Sebas nói kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Ông không hề sai, ông đã giải thích một cách rõ ràng. Cả hai đều biết nếu bản thân ở trong tình thế tương tự, họ cũng sẽ làm như vậy. Thứ làm họ sợ hãi chính là khuôn mặt Sebas, trông như thể ông đã có một nhân cách khác.

Một người đàn ông tử tế và một chiến binh lạnh lùng, hai tính cách trái ngược là sự tử tế và vô tâm đã cùng tồn tại với nhau. Họ có một linh cảm; nếu Sebas xông vào ngay bây giờ, tất cả mọi người bên trong sẽ chết.

Climb lo lắng nói với Sebas.

"Có lẽ nên tránh đổ máu không cần thiết vì nó sẽ chẳng giúp ích được gì. Hơn nữa, quân số của chúng ta cũng ít hơn. Nhưng nếu phát hiện ra một tên có vẻ giống như một thành viên cấp cao, liệu ông có thể bắt sống hắn được không? Những thông tin mà hắn nắm giữ có thể giúp ích cho chúng ta trong tương lai "

"Ta không phải là kẻ giết người, Climb-kun. Hãy yên tâm, ta không đến đây để giết chúng. "

Climb cảm thấy nhẹ nhõm bởi nụ cười hiền lành của ông.

"Xin lỗi. Tôi đã để ông phải quan tâm. "

♦ ♦ ♦

"Bây giờ, hãy cho phép ta nhanh chóng phá tan nơi này và tiết kiệm chút thời gian."

Nếu Sebas phá hủy kĩ viện này, họ sẽ phải dừng cuộc đối thoại với ông, mặc dù chỉ tạm thời. Nếu ông may mắn khi tìm thấy giấy tờ quan trọng và những thứ như thế, đối phương sẽ phải tập trung vào việc trả thù và thậm chí có thể quên đi Tsuare.

Trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi đã kết thúc mà chỉ tiết kiệm được chút thời gian, nó sẽ là cơ hội cho ông giúp Tsuare trốn thoát. Ông thậm chí còn có thể tìm thấy một cách tốt hơn.

"Giờ mới nhớ, một thương gia ở E-Rantel đã trò chuyện khá thân thiện với ta. Có lẽ tôi có thể nhờ ông ta hỗ trợ. "

Ngay cả khi tinh thần của Tsuare đã phục hồi hoàn toàn, cô sẽ hạnh phúc hơn nếu cô nhận được sự trợ giúp từ một người mà cô có thể tin tưởng.

Sebas quay lại và nhìn lại cánh cửa dày. Ông chạm vào nó trong khi nhớ lại khoảnh khắc Tsuare bị vứt bỏ. Cánh cửa đã bị chốt chặt, với thanh sắt và gỗ. Nhìn qua thôi cũng thấy khó khăn khi không dùng dụng cụ rồi.

"Ta lo lắng cho Climb ..."

Ông không lo lắng cho người tên là Brain Unglaus. Ngay cả khi đối mặt với Succulent, cơ hội chiến thắng của anh ta rất cao. Nhưng Climb thì khác. Cậu ta sẽ không có cơ hội.

Climb là người tình nguyện tham gia vào cuộc tấn công- theo như quan sát thì cậu ta có vẻ đã sẵn sàng. Tuy nhiên, đánh mất tuổi trẻ của anh để giúp đỡ ông thì thật là đáng tiếc, nhất là khi đó là mạng sống của một người tốt.

"Ta muốn cậu bé đó sống một cuộc sống lâu dài ..."

Lời nói của ông rất giống với người đã sống một thời gian dài. Tất nhiên, ngoại hình của Sebas là một ông già nhưng nếu xem xét thời gian từ khi ông được tạo ra đến nay, ông còn trẻ hơn Climb.

"Ít nhất, sẽ tốt hơn nếu ta là người tiêu diệt Succulent. Ta chỉ hy vọng rằng Climb-kun sẽ không đụng phải hắn. "

Sebas cầu nguyện 41 đấng tối cao cho sự an toàn của Climb.

Nếu Succulent là người mạnh nhất trong này, có khả năng Sebas sẽ phải đối mặt với hắn. Tuy nhiên, nếu hắn làm việc như hộ vệ của một ai đó, khả năng cao là hắn sẽ chạy trốn trong khi bảo vệ người đó. Sebas lo lắng nắm lấy tay cầm trên cửa và vặn nó.

Tay cầm chỉ vặn được một nửa. Dựa vào tình hình thì rõ ràng cánh cửa đã bị khóa.

"Ta không có tay nghề mở khóa... vậy không còn sự lựa chọn nào khác. Ta sẽ mở của theo cách của ta. "

Sebas lẩm bẩm với vẻ phiền toái và hạ thấp cơ thể của mình. Ông rút tay phải của mình lại trong khi giơ tay trái của mình trước mặt. Một vẻ quý phái, mạnh mẽ tựa như cổ thụ ngàn năm.

"Hm!"

Những gì xảy ra tiếp theo là điều không thể.

Cánh tay của ông xuyên thẳng vào trong cạnh của cửa thép, lách vào các bản lề. Không dừng lại ở đó. Cánh tay vẫn tiếp tục vào sâu hơn.

Với một tiếng rít, bản lề rời khỏi tường.

Sebas tiện tay mở cánh cửa đã mất đi sự phản kháng.

"Cái...gì...?"

Ngay khi ông bước vào, có một người đàn ông to lớn đang đứng trên hành lang dọc theo cánh cửa vừa bị phá tung . Hắn ta há hốc mồm và gần như chết lặng đi.

"Nó hơi rỉ sét nên ta buộc phải mở nó mạnh một chút. Ngươi nên thường xuyên tra dầu vào bản lề. "

Sebas nói chuyện với người đàn ông và đóng cửa lại. Không, nói đúng hơn là ông dựng nó lên.

Trong khi tên kia vẫn chết lặng, Sebas tiếp tục bước vào trong không chút do dự.

"-Hey, Chuyện gì đang xảy ra?"

"-Tiếng động gì vậy ?!"

Phía sau lưng gã đàn ông vang lên những câu hỏi.

Tuy nhiên, Sebas đối mặt với chúng và thậm chí không thèm để ý tới mấy câu nói kia.

"...C...C-Chào mừng?"

Gã đàn ông sờ sững và chỉ biết nhìn chằm chằm Sebas bước đến gần. Thông thường, một người làm việc ở một nơi như thế này sẽ được phép sử dụng bạo lực. Tuy nhiên, những gì mà người đàn ông này chứng kiến khác xa hoàn toàn với những gì mà hắn đã đối mặt từ bé đến giờ.

Mặc cho đồng đội của hắn hỏi han phía sau, hắn nở nụ cười nịnh nọt với Sebas. Đó là bởi vì trực giác nói với hắn rằng đó là hành động tốt nhất. Có thể hắn đang tự dối lòng mình rằng người đàn ông này chỉ là một quản gia. Với bộ râu rậm rạp, hai má co giật, nụ cười của hắn trông thật chướng mắt.

Sebas cũng cười; mềm mại và dịu dàng. Nhưng không thấy sự thân thiện nào trong đôi mắt ông. Đó là ánh mắt có thể làm xiêu lòng người khác, như một lưỡi dao sắc bén.

"Anh có thể nhường đường được không?"

'huỵch', không, nó giống như 'splat'(bitch slap ấy). Một âm thanh ghê sợ vang lên.

Một người đàn ông trưởng thành mặc trang bị có thể nặng hơn 85 kg. Một người như thế xoay tròn trong không trung giống như một trò đùa và bị đẩy sang một bên trong chớp mắt. Cứ như thế, cơ thể của hắn đập mạnh vào bức tường.

Căn nhà rung lên như thể nó bị đánh bằng nắm đấm của người khổng lồ.

"... Ồ không, nếu ta đe dọa hắn chút nữa thì hắn sẽ bị điên mất... Có vẻ còn nhiều tên nữa nên ta sẽ phải cẩn thận hơn từ bây giờ."

Sebas tự nhủ nên kiềm chế sức mạnh một chút trong khi bước qua cái xác và di chuyển vào trong.

Sebas mở rộng cửa và bước vào phòng. Ông nhanh chóng quan sát toàn bộ căn phòng. Khác với phong thái của một người đang xông vào trại địch, trông ông giống như mọt người đi dạo ở một ngôi nha bỏ hoang.

Có hai người đàn ông.

Chúng đang nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ trên tường phía sau Sebas.

Căn phòng đầy mùi rượu rẻ tiền là thứ bạn sẽ không bao giờ thấy ở Nazarick. Nó trộn lẫn với mùi máu và ruột và tạo nên một mùi kỳ lạ, khiến dạ dày khó chịu.

Sebas tập hợp các thông tin ông đã nghe được từ Tsuare và đám sát thủ, cố gắng hình dung cấu trúc bên trong tòa nhà. Mặc dù ký ức của Tsuare tràn ngập những lỗ hỏng và có rất ít thông tin, nhưng ông nghe nói cửa hàng thực chất được đặt dưới tầng hầm. Đám sát thủ chưa bao giờ xuống đó và đã từ đây nó chẳng giúp ích được gì nữa.

Sebas nhìn sàn nhà, ông cũng không thể tìm ra cầu thang ẩn.

Nếu không thể tự mình tìm ra, thì ông đơn giản chỉ cần hỏi ai đó biết.

"Xin lỗi, cho hỏi một chút."

"Guaahh!"

Khi ông bắt chuyện với họ, một trong những người đàn ông gào lên một tiếng hét chói tai. Dường như bây giờ, những suy nghĩ hiếu chiến đã biến mất khỏi tâm trí của chúng. Sebas cảm thấy nhẹ nhõm. Ông không thể kiểm soát sức mạnh của mình khi nghĩ về Tsuare và nắm đấm của ông sẽ lập tức giết chết chúng.

Nếu chúng từ bỏ ý nghĩ về việc đánh trả, ông sẽ chỉ đánh gãy hai chân của chúng thôi.

Những người đàn ông ngã dựa vào tường run rẩy trong nỗi sợ hãi, tất cả đang nỗ lực cố gắng tránh xa Sebas càng xa càng tốt. Sebas nhìn họ mà không chút cảm xúc và mỉm cười.

"Hiiii!"

Họ càng sợ hãi hơn và mùi amoniac tỏa ra xung quanh.

Sebas nghĩ rằng ông đã dọa chúng quá mức cần thiết và nhíu mày.

Một trong những người đàn ông trợn ngược đôi mắt của mình và ngất đi. Sự căng thẳng cực độ đã làm gã mất đi ý thức của mình. Người đàn ông kia nhìn đồng đội với vẻ ghen tị.

"Haa... như ta vừa nói, ta muốn hỏi ngươi một câu hỏi. Ta có nhiệm vụ dưới đây. Ngươi có thể chỉ đường cho ta không?"

"... Đ-đó là."

Sebas nhìn thấy sự hãi trong mắt của hắn khi hắn đang cố phản bội tổ chức.. Mặc dù tất cả những sát thủ đều như nhau nhưng nó biểu hiện rằng người đàn ông này rất sợ sự thanh trừng của tổ chức. Nhớ về người đàn ông chạy trốn cùng với số tiền hắn nhận được và kết cục của hắn, bị thanh trừng có nghĩa là chết.

Bởi vì ông chỉ được nói chuyện mà không được giết hắn, Sebas nói những lời cắt mất sự do dự của người đàn ông.

"Có vẻ như chỉ có hai cái miệng ở đây. Nếu ngươi không nói thì ta vẫn còn lựa chọn khác. "

Người đàn ông bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa và cơ thể hắn run rẩy.

"Đ-đ-đ-đằng kia!, đó là lối vào bí mật! "

"Quả nhiên."

Nhìn vào nơi hắn chỉ, có chút khác biệt với sàn nhà xung quanh.

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn. Nhiệm vụ của ngươi xong rồi. "

Sebas mỉm cười, gã đàn ông hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói kia và run rẩy, khuôn mặt của hắn ngày càng tái đi. Hắn cố gắng thu mình lại, và hi vọng.

"T-Tôi cầu xin ông, c-chỉ đừng giết tôi!"

"Ta từ chối."

Căn phòng trở nên im lặng. Đôi mắt của người đàn ông mở to, biểu hiện của một người đang cố gắng phủ nhận những gì anh ta không muốn tin.

"Nhưng, tôi đã nói cho ông! Này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, vì vậy hãy tha mạng cho tôi! "

"Điều đó là đúng, nhưng ..."

Sebas thở dài một tiếng và lắc đầu.

"Ta từ chối."

"Ông... ông đang đùa, phải không?"

"Nếu đó là những gì ngươi muốn tin. Chỉ có một kết quả. "

"...Làm ơn ... chúa ơi."

Sebas nhớ khi ông tìm thấy Tsuare và hơi nheo mắt lại.

Có gì đúng khi những người như hắn ta lại được thần linh phù trợ? Và với Sebas, 41 đấng tối cao chính là vị thần của ông. Ông cảm thấy như thể họ vừa bị xúc phạm.

"Đây là những gì ngươi xứng đáng nhận được."

Một giọng nói đanh thép vang lên và phủ nhận tất cả, người đàn ông dường như đã nhận ra rằng hắn sẽ chết.

Hắn sẽ bỏ chạy hoặc chiến đấu? Khoảnh khắc khi những sự lựa chọn đó được bày trước mắt, hắn không do dự chọn- bỏ chạy.

Nếu lựa chọn chiến đấu thì chỉ có một kết quả- chết. Thay vào đó, nếu bỏ chạy, hắn sẽ có một chút hi vọng sống sốt. Những hình ảnh tiếp theo cho thấy suy nghĩ của hắn là đúng.

Bởi vì trong một vài giây, không , mặc dù nó chỉ là một phần mười của một giây, mạng sống của hắn đã được phán xét.

Lập tức nhận ra người đàn ông đang cố gắng phá cửa, Sebas nhẹ xoay người. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua và hắn gục xuống như một con rối đứt dây. Một vật thể tròn đập vào tường với một tiếng uỵch và lăn xuống sàn nhà, để lại phía sau một vệt máu.

Một lát sau, máu chảy từ vai của người đàn ông không đầu và phun lên sàn.

Đó thực sự là một kỹ thuật tuyệt vời. Thổi bay đầu chỉ với một cú đá xoay, mặc dù tốc độ và sức mạnh của ông có thể làm được như thế, phần đáng sợ nhất là không một vết tích trên giày của Sebas.

Sebas tiến về phía người đàn ông đã ngất với đôi mắt trợn ngược và cúi xuống. Với âm thanh giống như một cây cổ thụ bị bẻ gãy, cơ thể của người đàn ông co giật vài cái. Và hắn không còn cử động.

"...Đó là cái giá ngươi và những kẻ như người phải trả, đúng không? Nhưng yên tâm, chí ít thì ngươi vẫn còn "lành lặn"

Sebas nhặt xác chết của chúng lên.

Ông rải những phần cơ thể bị phá hủy xung quanh cầu thang. Thật là một cảnh tượng kinh dị; nó làm bất kì ai có ý định chạy trốn phải sợ hãi. Đó là một phương pháp Sebas nghĩ khi ông không phá hủy lối vào.

Sau khi di chuyển xác chết, Sebas bước chân tới lối vào bí mật.

Đầu tiên là âm thanh của các bộ phận cơ khí bị phá hủy. Tiếp theo đó, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên sàn nhà. Tiếng sàn vỡ vang vọng khắp cầu thang.

"Aha... Chỉ cần phá hủy cầu thang, chúng sẽ không thể bỏ trốn theo lối này được."

♦ ♦ ♦

Căn phòng không lớn lắm.

Bên trong có một tủ quần áo và một chiếc giường, không có gì khác.

Chiếc giường không phải là loại kém chất lượng có một bản lề phía trên nó. Thay vào đó, nó là một tấm nệm nhồi bông, sang trọng được sử dụng bởi các quý tộc. Tuy nhiên họa tiết bên trên được làm khá đơn giản và thiếu màu sắc

Một người đàn ông trần truồng đang nằm trên đó.

Hắn nhìn có vẻ trẻ hơn độ tuổi trung niên của mình. Do có một cuộc sống buông thả, vóc dáng hắn mập mạp và không hấp dẫn.

Mặc dù ngoại hình có thể coi là khá được, nhưng đôi môi trề trên khuôn mặt làm hắn bị mất điểm nhanh chóng. Thô tục một chút thì hắn ta giống một con lợn. Lợn là loài động vật thông minh,quyến rũ thích những thứ sạch sẽ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hắn là một con lợn rất ngu ngốc và hèn hạ.

Hắn tên là Stafan Hevish.

Hắn đấm mạnh xuống đệm. Những âm thanh va chạm vang lên.

Sự hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt ngáo đá của Stafan. Đó là bởi vì tay hắn cảm nhận được thịt bị nghiền nát và một niềm vui sướng chạy dọc sống lưng hắn. Sau đó hắn rùng mình.

"Ohhh ..."

Khi hắn từ từ giơ nắm đấm, nó đã dính đầy máu.

Stafan đang nằm trên một người phụ nữ trần truồng.

Khuôn mặt cô bị sưng lên và da cô nhuộm những đốm đỏ do chảy máu trong. Máu chảy từ cái mũi bị nghiền nát bê bết khuôn mặt của cô. Cả môi và mắt cô ấy sưng lên và khuôn mặt hấp dẫn trước đây đã không còn. Máu nhuộn đỏ ga giường.

Bàn tay giơ lên trên không để cố gắng bảo vệ khuôn mặt bây giờ đã hạ xuống giường. Mái tóc của cô xõa trên giường trông như thể cô đang nổi trên mặt nước

"Này, sao thế, ngươi đã xong chưa? Ahn? "

Người phụ nữ dường như không còn ý thức.

Stafan giơ nắm đấm và đấm xuống.

Smack. Nắm đấm va chạm với xương gò má, nỗi đau từ vụ va chạm truyền đến tay Stafan.

"Chậc, đau quá!"

Trong cơn giận dữ, hắn đấm tiếp.

Chiếc giường kêu lên cọt kẹt cùng với những cú đấm. Da của người phụ nữ sưng lên như một quả bóng bị tách làm hai và nắm tay của hắn phủ đầy máu. Thịt, máu dính vào ga giường và nhuộm chúng thành màu đỏ.

"... ... Uuu."

Mặc dù cô ấy đang bị đánh đập nhưng người phụ nữ đó không còn di chuyển và không có một sự phản kháng nào cả.

Nếu việc đánh đập vẫn tiếp tục, mạng sống của cô sẽ bị nguy hiểm. Mặc dù vậy, lý do mà cô vẫn còn sống không phải vì Stafan kiểm soát sức mạnh của hắn. Đó là bởi vì lực tác động đã được nệm hấp thụ. Nếu là sàn cứng, cô có thể đã chết.

Stafan không hề giữ sức không phải vì hắn biết điều này, đơn giản vì chẳng có bất kỳ vấn đề nào cho dù người phụ nữ đó chết. Hắn chỉ cần trả tiền, sau đó tất cả mọi thứ sẽ được xử lí.

Thực tế, Stafan đã giết nhiều phụ nữ trong cửa hàng này.

Phí cho những vụ xử lí đó đã làm nhẹ túi tiền của hắn, vì thế hắn bất đắc dĩ phải kiềm chế sức mạnh.

Stafan liếm môi khi hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bất động của người phụ nữ.

Kĩ viện này là nơi tốt nhất để thỏa mãn thú vui. Một kĩ viện bình thường sẽ không chấp nhận những hành động như thế. Không, ngay cả khi nó được cho phép, Stafan không biết một nơi nào như vậy.

Hắn nhớ những ngày tháng khi còn những nô lệ.

Nô lệ được coi là tài sản và những người lạm dụng chúng thường bị khinh miệt. Gống như việc phung phí tài sản của bản thân. Nhưng đối với những kẻ có sở thích kỳ dị như Stafan, nô lệ là cách dễ nhất và duy nhất để thỏa mãn dục vọng của mình. Giờ nô lệ đã bị xóa bỏ, Stafan không còn lựa chọn nhưng hắn vẫn trút sự ham muốn của mình ở các nơi như thế này. Hắn sẽ làm gì nếu hắn không biết những nơi này?

Không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ không thể chịu đựng được. Hắn đã có thể phạm tội và bị bắt.

Và người giới thiệu kĩ viện này cho Stafan - mặc dù hắn bắt buộc phải trả phí giao dịch và sử dụng địa vị của hắn vì lợi ích của họ - hắn thực sự biết ơn ông chủ của mình, nhà quý tộc mà hắn phục vụ.

"Cảm ơn- ông chủ".

Một cảm xúc yên tĩnh trong đôi mắt của Stafan. Mặc dù tính cách hắn khác người, ít nhất, hắn cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc đối với ông chủ của mình.

Duy nhất-

Sự tức giận bùng lên trong hắn-.

Đó là sự tức giận đối với cô gái đã cướp đi lũ nô lệ của hắn, và cửa hàng chỉ còn đám gái của hắn.

"Con khốn đó!"

Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu.

Khuôn mặt hoàng gia mà hắn đã phải phục vụ- công chúa, chồng chéo với khuôn mặt của người phụ nữ hắn đang ở trên. Stafan tập trung sự giận dữ của hắn trong nắm đấm và hạ xuống.

Với một cú đấm, máu tươi bắn tung toé một lần nữa.

"Cảm giác,tuyệt, thế nào, nếu, đánh, vào, khuôn mặt, ả!"

Lặp lại và lặp lại, hắn đánh vào mặt của người phụ nữ.

Một chiếc răng từ trong miệng cô rơi ra. Một lượng máu lớn chảy ra từ giữa đôi môi sưng phù.

Phản ứng duy nhất của người phụ nữ là co giật mỗi khi cô bị đánh.

"-Haa, Haa."

Sau một vài cú đánh, Stafan của thở hồng hộc, cả trán và cơ thể của hắn ướt đẫm mồ hôi .

Stafan nhìn xuống người phụ nữ bên dưới hắn. Diện mạo của cô hiện tại thật ghê gớm. Một nửa của cô đã chết, không; cơ thể của cô đã bước một vài bước sâu trong vũng lầy của cái chết. Cô thực sự giống một con rối đã bị cắt dây.

Gulp. Những âm thanh trong họng Stafan vang lên.

Không có gì kích thích hắn nhiều hơn là đánh đập phụ nữ. Đặc biệt là nếu họ xinh đẹp, càng đẹp thì sẽ càng tốt. Không có thứ gì có thể thỏa mãn tính bạo dâm của hắn hơn khi hắn tàn phá sự xinh đẹp của người phụ nữ.

"Không biết cảm giác nó sẽ thế nào nếu ta làm cô như thế này?"

Stafan nhớ lại chủ nhân ngôi nhà đã đến trước đó. Hắn nhớ lại khuôn mặt kiêu ngạo của người phụ nữ có vẻ đẹp sánh bằng công chúa của đất nước này, một trong những người đã được ca ngợi là đẹp nhất.

Tất nhiên, Stafan biết rằng hắn không thể làm bất cứ điều gì với một người phụ nữ như thế. Thứ duy nhất giải tỏa ham muốn của hắn chính là những thứ phế thải ở kĩ viện trước khi họ thanh toán nó.

Một người phụ nữ xinh đẹp như cô ta sẽ được một quý tộc uy quyền và giàu có mua về và bị giam cầm để không làm tiết lộ hành vi kinh doanh bất hợp pháp.

"Chỉ một lần thôi, nếu có thể đánh một người phụ nữ như thế- ta sẽ đánh cô ta đến chết."

Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ giải trí và thỏa mãn như thế nào?

Không cần phải nói, đó là một giấc mơ không tưởng.

Stafan nhìn người phụ nữ nằm bên dưới hắn. Ngực cô ta nhẹ nhàng di chuyển lên và xuống. Sau khi xác nhận điều này, đôi môi của hắn trở nhếch lên.

Stafan túm lấy ngực của người phụ nữ, bóp nắn nó rất nhiều.

Người phụ nữ hoàn toàn không có phản ứng. Cô không còn phản ứng với một nỗi đau ở mức độ thế này. Hiện giờ, sự khác biệt duy nhất giữa những người phụ nữ bên dưới Stafan và một người nộm là sự mềm mại.

Stafan cảm thấy chút bất mãn bởi cô không phản kháng.

Xin đừng giết tôi

Xin hãy tha thứ cho tôi.

Tôi xin lôi.

Làm ơn dừng lại.

Tiếng la hét của người phụ nữ hiện lên trong tâm trí của Stafan.

Hắn nên cưỡng hiếp cô khi cô vẫn còn có thể nói như vậy?

Với một chút hối tiếc, Stafan tiếp tục chơi đùa với ngực của người phụ nữ.

Gần như tất cả những người phụ nữ kết thúc cuộc đời tại kĩ viện này, tâm trí của họ đều bị phá hủy và trái tim của họ chạy trốn ở những nơi khác. Với chiến tích như vậy, có thể nói rằng đối tác của Stafan ngày hôm nay tốt hơn so với bình thường.

"Ả cũng thích những thứ như thế ư?"

Những gì Stafan nhớ lại là Tsuare. Hắn thậm chí còn không muốn nghe những gì đã xảy ra với người đàn ông đã để cô ta đi.

Tuy nhiên, Stafan không thể ngăn sự nhục nhã hiện trên khuôn mặt khi nghĩ về tên quản gia hắn đã gặp vài ngày trước.

Sử dụng tất cả những gì để che chở cho một cô gái khi cần, với phụ nữ và thậm chí còn không phải con người? Hắn không thể nhịn cười khi tên quản gia sẵn sàng trả hàng trăm miếng vàng.

"Bây giờ, nhớ lại thì giọng nói của người ả phụ nữ chạy trốn nghe khá tốt."

Hắn cố lục lại ký ức của mình và nhớ lại tiếng la hét của cô gái. So với những người khác đã kết thúc tại đây, cô ta không tệ.

Stafan cười toe toét và bắt đầu thực hiện ham muốn tình dục của hắn. Hắn nắm lấy chân của người phụ nữ bằng một tay và dang mạnh nó ra. Có thể thấy chân cô gầy gò và mỏng manh đến nỗi vừa một tay của Stafan.

Ở phần dưới người phụ nữ, Stafan bắt đầu hành sự.

Hắn dồn hết sự ham muốn đã kìm nén bấy lâu và-

Với một tiếng cạch, cánh cửa từ từ mở ra.

"Cái gì?!"

Stafan nhanh chóng quay về phía cửa và nhìn thấy một lão già trông rất quen. Ngay lập tức hắn nhớ lại danh tính của lão già.

Ông ta là tên quản gia hắn đã gặp tại ngôi nhà đó.

Một lão già- Sebas bước vào đây mà không bị bắt, âm thanh giày chạm sàn vang lên theo những bước chân của ông. Ông đi vào một cách thản nhiên, Stafan không thể nói một lời.

Tại sao tên quản gia đó lại ở đây? Tại sao ông ta bước vào phòng này? Đối mặt với một tình huống mà hắn không thể hiểu được, tâm trí Stafan trở nên trống rỗng.

Sebas đứng cạnh Stafan. Và sau khi nhìn người phụ nữ đang nằm bên dưới hắn, ông chuyển sang ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Stafan.

"Ngươi đang bận hành hạ người khác?"

"Cái gì?"

Bầu không khí lạ làm Stafan ngay lập tức đứng dậy và tìm quần áo của hắn.

Tuy nhiên, ngay trước đó, Sebas đã bắt đầu di chuyển.

Slap. Một âm thanh vang lên ngay phía bên Stafan và ngay lúc đó, hắn cảm thấy choáng váng.

Một lúc sau, má phải của hắn nóng ran và hắn có thể cảm nhận được một cơn đau dữ dội.

Ông đã đấm hắn- không, ông đã tát vào mặt hắn. Stafan cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Thằng khốn, ngươi dám -"

Slap. Một lần nữa, Stafan kêu lên đau đớn. Và cứ như thế.

Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải-

"Ddừừnngg lạii!"

Stafan trước giờ luôn đánh người khác nhưng chưa bao giờ hắn bị đánh. Hắn đã khóc.

Hắn che má hắn bằng cả hai tay trong khi lùi về phía sau.

Hai má của hắn bỏng rát, nỗi đau dần lan rộng.

"Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khi làm thế?! "

Má của hắn bị đập sưng phồng đỏ lên mỗi khi hắn nói.

"Ta không thể?"

"Đương nhiên! Tên khốn! Ngươi nghĩ ta là ai! "

"Một kẻ ngốc."

Ông dễ dàng thu gọn khoảng cách với Stafan - Slap! Một lần nữa, một cái tát.

"Dừnggg! Làm ơnn ddừnggg lại! "

Stafan ôm má như một đứa trẻ bị cha mẹ trách mắng.

Mặc dù hắn thích bạo lực, nhưng những người mà hắn đánh bại là luôn là những kẻ không thể chống cự. Cho dù ngoại hình của Sebas là một ông già, nhưng Stafan quá sợ hãi để chống lại ông. Hắn không thể bởi hắn không chắc đối thủ của hắn không thể đánh trả.

Như thể ông đã hiểu những gì bên trong trái tim Stafan, đôi mắt Sebas dường như không cảm thấy thú vị nữa khi chúng hướng về phía người phụ nữ.

"Ngươi đã làm một chuyện khủng khiếp..."

Stafan chạy qua Sebas người đang bước đến cạnh những người phụ nữ.

"Đồ man rợ!"

Stafan tức giận. Thật là một lão già ngu ngốc.

Hắn sẽ gọi những người trong tòa nhà này và dạy cho ông ta một bài học. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Hắn sẽ làm ông ta đau đớn khủng khiếp và sợ hãi.

Trong tâm trí của hắn giờ chỉ có hình ảnh người chủ xinh đẹp của tên quản gia.

Người chủ chịu trách nhiệm cho những sai lầm của kẻ đầy tớ. Hắn sẽ bắt họ chịu trách nhiệm. Hắn sẽ để họ biết họ vừa động vào ai.

Với suy nghĩ như vậy trong tâm trí và bụng nảy lên nảy xuống, Stafan chạy ra ngoài.

"Này! Có ai ở đó không?! "

Hắn hét lên. Đám thuộc hạ sẽ đến sớm thôi.

Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng suy nghĩ của mình là sai lầm khi bước ra hành lang.

Thật là yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi giống như nơi này trống rỗng.

Stafan lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh.

Sự im lặng tràn ngập hành lang- càng làm Stafan thêm sợ hãi.

Hắn nhìn sang hai bên, có rất nhiều cánh cửa. Chắc chắn sẽ không có ai bước ra. Một cửa hàng nơi con người với thú vui quái lạ- thậm chí là man rợ, sẽ có những căn phong hoàn toàn cách âm.

Nhưng không thể nào mà đám thuộc hạ của hắn không thể nghe thấy hắn.

Hắn đã nhìn thấy chúng trước khi bước vào phòng. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ khỏe mạnh mà một ông già như Sebas không thể sánh nổi.

"Tại sao không có bất cứ ai đến!"

"-Tại chúng đã chết hoặc bất tỉnh."

Một giọng nói trầm đáp lại tiếng la hét của Stafan. Hắn vội vã quay lại và thấy Sebas đứng lặng lẽ.

"Có vẻ như có một vài tên... hầu hết chúng đang ngủ."

"Không thể nào! Ngươi đã gặp bao nhiêu người?! "

"... Ba kẻ ở trên , mười dưới đây. Và có bảy người như ngươi. "

Ông ta vừa nói gì?

Stafan nhìn chằm chằm vào Sebas.

"Ngay bây giờ, không có ai ở đây sẽ chạy đến giúp ngươi. Thậm chí nếu chúng tỉnh lại, ta đã phá nát chân và bẻ gãy tay của chúng. Chúng sẽ phải lết đến đây như con giòi. "

Stafan choáng váng. Hắn nghĩ rằng nó là điều không thể, nhưng bầu không khí kỳ lạ nơi này làm cho hắn nhận ra rằng Sebas đang nói sự thật.

"Tuy nhiên, ta không cảm thấy cần phải để ngươi sống. Ta sẽ cho ngươi chết ở đây. "

Ông không cử động để lấy một lưỡi dao hoặc vũ khí và chỉ tiếp cận trong im lặng, giống như không quan tâm. Stafan sợ hãi cái chuyển động bình thường đó. Hắn nhận ra Sebas thực sự muốn giết hắn.

"Đợi đã! Đợi đã! Ta sẽ cho ngươi công việc! "

"... Thật là khó khăn cho ta để hiểu rõ ngươi. Ngươi nghĩ rằng cho ta một công việc thì sẽ ổn ư? Để ta suy nghĩ... Ta không quan tâm. "

"Tại sao ngươi lại làm việc này?"

Hắn không cam lòng kết thúc thế này. Hắn cần một lí do? Lần đầu tiên, Sebas đã có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

"... Ngươi vẫn không biết những gì ngươi đã làm từ trước đến nay?"

Stafan cố gắng nhớ lại. Hắn đã làm một cái gì đó mà hắn không nên?

Sebas thở dài.

"...Ta hiểu rồi."

Vừa dứt lời, Sebas đá một cú thật mạnh vào bụng của Stafan.

"Đây là lí do cho ngươi- một kẻ không đáng sống."

Stafan đau đớn kêu lên, nội tạng của hắn gần như nổ tung. Mặc dù cơn đau không đủ làm hắn ngất đi, nhưng ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ.

Đau quá!

Đau quá!

Đau quá!

Mặc dù hắn muốn hét lên và vùng vẫy, cơn đau dữ dội làm hắn không thể chuyển động.

"Kết thúc thôi."

Stafan nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt. Hắn muốn cầu xin một đường sống, nhưng cổ họng của hắn không thể phát ra âm thanh.

Mồ hôi chảy vào mắt và hắn chỉ còn trông thấy mờ nhạt. Khi đó, hắn nhìn thấy lưng Sebas xa dần.

Cứu ta!

Cứu ta!

Ta sẽ cho ngươi bao nhiêu cũng được nếu ngươi cứu ta!

Người duy nhất có thể đáp ứng lời khẩn cầu trong im lặng đó đã biến mất.

Cuối cùng, Stafan chết dần cùng nỗi đau đớn tột cùng lan ra từ bụng hắn.

Phần 2

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9), ngày 3, 12:12

"Climb, tôi sẽ giết tất cả những tên ở trên lầu. Chúng ta không cần giữ chúng lại và mọi chuyện sẽ rất tệ và chúng báo động cho đồng bọn. Ngay cả khi tôi đánh chúng bất tỉnh, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tỉnh dậy khi chúng ta đang ở trong... gì thế, chuyện gì vậy? "

"K-không, không có gì."

Climb cố gắng lắc đầu để thoát khỏi cảm giác khó chịu của bản thân. Trái tim cậu đang đập dồn dập như khi cậu chạy với tất cả sức mạnh của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi ổn. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu bất cứ lúc nào. "

"Thật vậy sao? ... Hmm, có vẻ như suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Cậu đã rất khác từ khi chúng ta đến đây. Hiện tại, cậu đã có dáng dấp của một chiến binh rồi đấy. Tôi biết cậu đang lo lắng, tôi biết nơi này có rất nhiều người ở đây có nhiều người mạnh hơn cậu. Nhưng cậu đừng lo, đã có tôi và Sebas-sama cũng ở đây. Cậu chỉ cần tập trung hỗ trợ và đảm bảo an toàn của bản thân mình là được. "

Brain vỗ vai Climb và rút thanh katana của mình ra, sau đó gõ vào cửa bốn lần.

Climb cũng nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía bên kia cánh cửa và âm thanh mở khóa của nó vang lên ba lần.

Như đã thống nhất, Climb đạp mạnh vào cánh cửa.

Trước khi tiếng kêu hốt hoảng vang lên, Brain lao vào. Sau đó có thể nghe thấy những âm thanh của kiếm chém vào thịt, và ngay sau đó là tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.

Climb cũng lao vào bên trong.

Brain, người vào trước đang xử lý tên thứ hai. Hơn nữa, Climb nhìn thấy một tên mặc bộ áo giáp da cầm một thanh kiếm ngắn. Climb lập tức rút ngắn khoảng cách của cả hai.

"Wha! Ngươi là ai?!"

Trong cơn hoảng loạn, hắn vung thanh kiếm ngắn của mình, nhưng nó dễ dàng bị đánh bật bởi lưỡi kiếm của Climb.

Sau đó, trong vòng một hơi thở anh nhảy lên chém xuống.

Người đàn ông cố gắng chặn nó với thanh kiếm ngắn của mình, nhưng nó không đủ để ngăn cú chém với toàn bộ trọng lượng cơ thể của Climb. Thanh kiếm của Climb đánh bật vũ khí của hắn và chém thẳng vào bả vai hắn.

Khi người đàn ông gục xuống, rên rỉ vì đau đớn. Một lượng máu lớn đáng kinh ngạc tràn đầy ra sàn nhà; đủ để làm cho người ta tự hỏi nó đến từ đâu. Cơ thể hắn co giật và dường như không thể sống nổi.

Sau khi thấy rằng đó là một vết thương chí mạng, Climb giữ vững tư thế của mình và thận trọng rút lui đến một góc của căn phòng. Cậu nghe thấy Brain chạy lên cầu thang dẫn lên tầng hai từ phía sau.

Sau khi đã xác nhận trong phòng chỉ có đồ nội thất thộng thường, Climb chạy vào phòng kế tiếp.

Một phút sau đó.

Sau khi tìm kiếm xung quanh mỗi tầng và xác nhận rằng không còn ai, Climb và Brain gặp nhau tại lối vào.

"Tôi đã tìm kiếm tầng đầu tiên và không thấy dấu hiệu của người khác."

"Tầng hai cũng thế. Nơi này không có bất kỳ cái giường nào, vì thế nơi này chắc hẳn không phải nơi bọn chúng nghỉ ngơi... Theo như tôi nghĩ, nơi này có một lối đi bí mật và chúng sinh hoạt ở chổ khác. "

"Về lối đi bí mật, cậu nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng nó ở trên tầng hai. "

"không, tôi không nghĩ vậy. Nếu như anh nói, nó có thể ở tầng đầu tiên. "

Climb và Brain nhìn nhau và bắt đầu tìm kiếm.

Climb không có bất kỳ kỹ năng dò tìm nên cậu không thể tìm thấy bất cứ điều gì khi chỉ đơn giản tìm kiếm chung quanh. Nếu họ có thời gian và có thứ bột như bột mì chẳng hạn, họ có thể rải nó ra xung quanh, bột sẽ rơi vào khe nứt của lối vào bí mật và làm cho nó dễ dàng tìm thấy hơn. Tuy nhiên, họ không có bột và cũng không có nhiều thời gian. Climb lấy ra một đạo cụ từ túi của mình.

Đó là những chiếc chuông nhỏ mà cậu nhận được từ Gagaran của Blue Rose.

"Đôi khi sẽ rất nguy hiểm khi đi "lăn lộn" mà không có kỹ năng hay một class Theft bên cạnh, sẽ có lúc cậu không có sự lựa chọn. Khi điều đó xảy ra, thứ này có thể sẽ tạo nên sự khác biệt."

Đó là những gì cô đã nói khi đưa cho cậu item này. Climb nhìn vào hình ảnh được vẽ mặt bên của ba cái chuông và chọn ra một cái.

Tên của đạo cụ này là 'Bell of Detect Secret Doors'. (Chuông phát hiện cửa bí mật)

Climb có thể cảm thấy Brain nhìn cậu một cách tò mò khi cậu lắc nó. Một giai điệu trong trẻo vang lên, một âm thanh mà chỉ những người sử dụng mới có thể nghe thấy.

Có tác dụng, một ánh sáng nhợt nhạt tập trung tại một góc của căn phòng. Ánh sáng chập chờn, chỉ vị trí của cánh cửa bí mật.

"Oh, thật là một đạo cụ tiện lợi. Tôi đơn thuần chỉ rèn luyện bản thân và những điều bổ ích trong cuộc chiến. "

"Nhưng nó chẳng giống một chiến binh?"

"Một chiến binh huh ..."

Ghi nhớ điểm được đánh dấu, Climb tách khỏi Brain, người đang mang một nụ cười cay đắng và tìm kiếm xung quanh tầng đầu tiên một lần nữa. Tác dụng ma thuật của item có thời gian giới hạn, phải điều tra càng nhanh càng tốt trước khi hết thời gian. Mặc dù cậu đã đi một vòng quanh sàn nhà, cả nơi đầu tiên, nhưng không có gì cả.

Hành động tiếp của họ là xâm nhập vào cánh cửa này. Tuy nhiên, Climb nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào lối vào bí mật. Sau đó, cậu thở phào và một lần nữa, lấy ra những cái chuông.

Cái cậu chọn lần này khác so với cái trước đó. Và cũng giống như lúc nãy, cậu lắc nó.

Một âm thanh trong trẻo lại được vang lên.

'Bell of Remove Trap.' (Chuông phá bẫy)

"[Hãy thận trọng mọi thứ xung quanh cậu]"

Là một chiến binh, Climb không có khả năng phát hiện bẫy rập cũng như cách để xử lý chúng nên cậu phải cẩn thận. Nếu họ có một magic caster, chẳng may họ dính phải chất độc làm tê liệt, cậu có thể được chữa trị. Tuy nhiên, chỉ có hai chiến binh ở đây. Trong võ thuật, có vài kỹ năng có thể vô hiệu hóa các chất độc. Tuy nhiên, Climb đã không học chúng và cậu cũng không có thuốc giải độc.Cậu có thể lên bảng đếm số nếu không cẩn thận dính phải cạm bẫy.

Đó là lý do tại sao cậu lại sử dụng item bị hạn chế số lần sử dụng mỗi ngày mà không do dự.

Một âm thanh nặng nề vang lên từ cánh cửa bí mật.

Climb đưa thanh kiếm của mình vào khe cửa và mở nó.

Sàn gỗ cong bật lên và rơi xuống một bên. Có một chiếc nỏ đã được đặt bên trong lối đi bí mật. Ánh sáng phản xạ từ đầu mũi tên của nó.

Climb lập tức thay đổi vị trí của mình và nhìn chằm chằm vào chiếc nỏ.

Có thể thấy chất lỏng ở đầu mũi tên. Khả năng rất cao đó là chất độc. Nếu họ đi vào một cách bất cẩn, nó sẽ bắn những mũi tên tẩm độc.

Thở phào một hơi, cậu tìm cách để phá bỏ cái nỏ. Thật không may, nó đã được đặt khá vững chắc và thật không dễ dàng phá bỏ nếu không có dụng cụ đặc biệt.

Bỏ qua điều đó, Climb chăm chú nhìn khẽ qua cánh cửa bí mật.

Một cầu thang dẫn xuống dưới và cậu ta không thể nhìn thấy gì khác do bị khuất tầm mắt. Cả hai cầu thang và các khu vực xung quanh đã được khảm trong đá, làm cho nó có vẻ rất vững chãi.

"Vậy, cậu định làm gì? Chờ ở đây à? "

"Có một chút khó khăn cho tôi nếu chiến đấu trong phòng. Nếu có thể, tôi muốn đi và tìm một nơi nào đó rộng rãi và chiến đấu một cách thoải mái.

"Nếu là 1v1, cậu có cơ hội chiến thắng cao hơn nếu cậu chờ sẵn ở đầu cầu thang. Nhưng nếu có một trận chiến, nó sẽ quá xa để tôi có thể nghe thấy ... Quân tiếp viện của bọn chúng có thể chạy đến. Chúng ta nên quên ý tưởng đó đi, hãy đi cùng nhau. "

"Vâng. Tôi sẽ hỗ trợ anh. "

"Tôi sẽ dẫn đường. Theo sau tôi. "

"Hiểu rồi. Và mặc dù đạo cụ mà tôi đã sử dụng trước đây để phá bỏ những cái bẫy chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi ngày, nó có thể được sử dụng liên tục và cần một khoảng thời gian ba mươi phút giữa những lần sử dụng. Chúng ta không nên dựa dẫm vào nó nữa. "

"Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Và nếu cậu phát hiện một cái gì đó hãy gọi tôi. "

Sau khi nói, Brain chuyển đến phía trước và bước xuống cầu thang. Để phòng hờ, anh luôn nắm chặt thanh katana của mình. Climb theo sau anh.

Ở dưới cùng của cầu thang, mặt đất và thậm chí cả những bức tường được lót bằng đá cứng. Một vài mét về phía trước, họ nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ với các cạnh của nó được gia cố bằng thép.

Mặc dù chỉ còn một đoạn ngắn, Brain vẫn rất cẩn thận đi về phía cánh cửa. Climb đứng canh chừng ở chân cầu thang.

Brain đưa thanh kiếm của mình vào khe cửa và bắt đầu nạy mở, sau khi lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, anh chộp lấy tay nắm cửa và vặn nhẹ.

Đúng như những gì mà Brain đã lo lắng, anh quay lại đằng sau và nói bằng một giọng nặng nề.

"...Nó bị khóa rồi."

Tất nhiên. Một cánh cửa sẽ được khóa.

"Ah, tôi có cái này. Chờ tôi một lát. "

Climb lấy ra một cái chuông, tên của nó là "Bell of Open Lock" (Chuông mở khóa) và lắc nó.

Với sức mạnh của 'Bell of Open Lock ", những âm thanh yếu ớt của tiếng mở khóa vang lên.

Brain vặn nắm đấm và mở hé cánh cửa, sau đó nhìn vào bên trong.

"Không có ai bên trong. Tôi sẽ đi vào đầu tiên. "

Climb di chuyển theo sau Brain.

Họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn.

Trong một góc của căn phòng, có một cái lồng có kích thước đủ chứa một người. Xung quanh có vô số cái thùng gỗ được xếp chồng lên nhau và dựa lưng vào các bức tường.

Có một cánh cửa không có chìa khóa ở phía đối diện. Khi Climb tập trung lắng nghe, anh nghe thấy một tiếng động mờ nhạt, như thể có một chấn động ở phía xa.

Brain quay lại và hỏi Climb.

"Cậu chờ ở đây sao? Nơi này khá rộng.. Có lẽ cậu sẽ phải bị nhiều người vây đánh đấy"

"Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ quay lại và chiến đấu ở chân cầu thang"

"Được rồi, tôi sẽ đi xem xét xung quanh và quay lại sớm thôi. Vì thế, đừng chết nhé, Climb-kun"

"Chúc may mắn, Brain-sama, cẩn thận. "

"Nếu có thể... cậu cho tôi mượn đạo cụ mà cậu đã sử dụng lúc nãy được không?"

"Tất nhiên. Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ tới điều đó. "

Climb đưa cho Brain cả ba cái chuông, Brain giắt chúng vào thắt lưng. Sau đó anh nói với giọng của một chiến binh.

"Tôi đi đây."

Brain đã đi qua cánh cửa không khóa và di chuyển sâu hơn vào kĩ viện.

Bây giờ chỉ còn lại một mình, Climb nhìn xung quanh căn phòng yên tĩnh.

Đầu tiên, cậu kiểm tra các thùng gỗ xem có người hay đường hầm bí mật nào khác không. Mặc dù cậu đã sử dụng hết tất cả các kỹ năng của một chiến binh, nhưng có vẻ cậu không tìm được cái gì khác thường nào nữa cả.

Nếu có thể, cậu muốn tìm được một số thông tin các cơ sở của "Eight Fingers", sẽ rất tuyệt vời nếu cậu có thể tìm được các chứng cứ hay hàng hóa bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm phải đợi đến khi nơi này được tiếp quản. Nhưng cậu muốn tiến hành điều tra trong khả năng của mình.

Cậu bắt đầu tìm kiếm từ các thùng gỗ có diện tích khoảng 2m. Kiểm tra xem có bẫy rập hay cái gì trong đó không, nhưng vì cậu không có khả nẳng quan sát lẫn kỹ năng của class Theif nên cậu chỉ tìm theo cách thông thường nhất.

Áp tai lên thùng gỗ và lắng nghe.

Mặc dù có vẻ không giống như có cái gì đang bị nhốt ở bên trong, nhưng ở thế giới ngầm, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bọn chúng thậm chí có thể buôn lậu sinh vật bất hợp pháp.

Sau khi lắng nghe không có bất kỳ tiếng động nào,Climb bắt đầu thử mở cái thùng gỗ.

-Không mở được

Nó không nhúc nhích.

Cậu tìm xung quanh xem có tấm ván hay cái gì đó có thể sử dụng được, nhưng xung quanh không có cái gì cả.

"... bác sĩ bó tay."

Tiếp theo, câu chuyển qua thử mở những cái thùng có kích thước khoảng 1m ở xung quanh.

Những cái thùng này được mở ra một cách dễ dàng, cậu nhìn vào bên trong, trong đó chỉ chứa các bộ quần áo bình thường. Có những mãnh vải vụn, cũng có những bộ quần áo dành cho những quý tộc.

"Cái gì đây? Có cái gì ẩn bên dưới thì phải... Là phụ kiện quần áo sao? Một số thì trông giống như đồ để làm việc, còn những bộ này thì để dự tiệc thì phải? Những bộ quần áo này cuối cùng là để làm gì nhĩ?"

Climb không thể hiểu những bộ quần áo này để ở đây để làm gì, cậu cầm một cái trong tay mình, nhưng đó chỉ là những bộ quần áo bình thường. Nếu chúng liên quan đến chứng cứ phạm tội, thì cùng lắm chỉ là tội ăn cắp hàng hóa. Tuy nhiên, những thứ này không đủ để làm bằng chứng để phá hủy kĩ viện này.

Bỏ xuống thứ đang cầm trong tay, Climb bắt đầu kiểm tra cái thùng kế tiếp. Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng động.

Điều này không thể xảy ra, cậu đã kiểm tra toàn bộ căn phòng và chắc chắn rằng không có ai ở đây. Ngay lúc đó, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Chắc hẳn có ai đó đã sử dụng ma thuật "Invisibility" ( thuật tàng hình) ẩn mình trong căn phòng này ngay từ đầu.

Climb giật mình và vội quay đầu về phía phát ra tiếng động, tiếng động được phát ra từ một cái thùng có kích thước khoảng 2m và dựa lưng vào bức tường, nó đang từ từ mở ra.

Bên trong không có hàng hóa, thay vào đó có hai người đàng ông đang từ từ bước ra. Tất nhiên bên trong cái thùng có một đường hầm bí mật.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Một trong hai người đàn ông vừa bước ra có một người gần giống với mô tả của Sebas. Hắn ta tên là Succulent, một trong những người được xem là trở ngại lớn nhất trong cuộc đột kích hôm nay, và cũng là người họ muốn bắt nhất.

Hắn ta là thành viên của "Six Arms" và được người ta cho là có sức mạnh ngang với mạo hiểm giả cấp Adamantium. Kẻ thù mà Climb hoàn toàn không có phần thắng

"Tôi nghe thấy tiếng chuông báo, có kẻ đã xâm nhập vì thế tôi đã vào lối đi bí mật này nhưng... Có lẽ ông nên chuẩn bị nhiều đường hầm hơn nữa, đây là tất cả rồi sao?"

Người đàn ông phía sau trả lời bằng giọng the thé.

"Hiện tại nói những lời đó thì có ích lợi gì"

Trong khi đó, người đàn ông nhìn thấy Climb nghiêng đầu nói:

"Huh? Hình như tôi thấy thằng này ở đâu rồi thì phải"

"Ngươi biết thằng nhóc này sao? Ta sẽ rất tức giận nếu ngươi nói như thế trong tình huống này đấy."

"Có chuyện gì với ngươi vậy, Succulent? Không thể nghi ngờ gì nữa, thằng này là Cận vệ của con đàn bà mà ta ghét nhất thế giới."

"Đây là cận vệ của cô nàng công chúa kia sao?"

Succulent nhìn Climb từ trên xuống dưới và liếm môi của mình.

Đôi mắt của hắn toát ra vẻ đáng sợ và đầy ham muốn, đôi mắt của hắn nhìn Climb không phải như đang nhìn một chiến binh mà là đôi mắt của một con rắn độc đang nhìn chằm chằm về phía con mồi của mình.

Người đàn ông phía sau liếm môi và lưỡi của mình và hỏi Succulent

"Ta muốn bắt sống hắn, được không?"

Climb rùng mình, cậu cảm thấy lạnh buốt.

Hắn là...áh đù

"Ngươi phải trả thêm thù lao đấy."

Succulent bỏ qua tiếng thét trong lòng Climb và quay sang nhìn cậu. Người này nhìn qua không thấy chút sơ hở nào, nhưng cậu cảm giác rằng mình đang phải đối mặt với một thành lũy không thể bị phá vỡ.

Succulent đột ngột di chuyển một bước về phía trước.

Áp lực buộc Climb phải lui lại một bước.

Không nghi thể nghi ngờ, cuộc chiến này sẽ không mất nhiều thời gian vì chênh lệch về sức mạnh. Tuy nhiên, Climb phải vượt qua khó khăn trước mắt này

Mình tập trung phòng thủ, kéo dài thời gian đến khi Brain-sama hoặc Sebas- sama đến đây

Nhưng trước tiên cậu phải làm một chuyện đã

Climb hít một hơi thật sâu

"Chu mi nga, Heo mi, cứu ngộ với". (ED: Đoạn này khá tếu nên giữ nguyên, bác nào ý kiến lên phường nhá)

Cậu rống to lên, đủ để lùng bùng lỗ tai thằng đứng bên canh.

Chỉ có thằng ngu mới Solo với boss, chỉ cần cầm chân bọn chúng là được. Gọi hội tới hội đồng là hay nhất. Vì thế, Climb không ngần ngại gọi hội của mình.

Khuôn mặt Succulent nhìn Climb đầy tức giận.

Hai kẻ kia sẽ bi áp lực phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nói cách khác là cậu có cơ hội sống sót nếu sử dụng kĩ năng sát thương rộng.

Climb tập trung quan sát chúng.

"Cocco Doll- sama, sẽ có chút khó khăn nếu bắt sống thằng nhóc này. Có lẽ tôi nên chờ quân tiếp viện tới rồi bắt nó được chứ."

"Ngươi nói cái quái gì vậy, ngươi có phải là thành viên của "Six Arms" không vậy? Không thể tuột quần thằng nhóc này được à? Ngươi đang làm nhục danh tiếng của mình đấy, Devil of Ilusions!"

"Nếu ngài nói thế, ngài đang đặt tôi vào tình thế khó khăn đấy. Vâng, tôi sẽ làm hết sức của mình, nhưng ngài đừng quên rằng nhiệm vụ của tôi là đưa Cocco Doll- sama rời khỏi nơi này an toàn."

Climb duy trì cảnh giác và nhìn chằm chằm và Succulent như thể đang cố gắng tìm lý do tại sao người ta gọi hắn là Devil of Illusions. Người ta sẽ không gọi hắn như vậy nếu hắn không có lí do đặt biệt nào đó. Nếu như vậy, cậu có thể tìm được một ít thông tin về đối thủ của mình. Nhưng không may, cậu không nhìn ra được cái gì cả

Mặc dù đang gặp tình thế bất lợi, nhưng Climb vẫn hét to cổ vũ bản thân.

"Ta đang canh gác cánh cửa này. Khi nào ta còn đứng thì đừng hòng kẻ nào thoát khỏi đây được."

"Đừng mạnh miệng nhóc. Khi nào bị đánh bại, ngươi sẽ biết câu nói đó ngu xuẩn cỡ nào."

Succulent từ từ nâng thanh kiếm mình lên

Hmm ?!

Climb nghi ngờ mắt mình.

Thanh kiếm đang từ từ mờ dần. Cậu không nhìn nhầm. Mặc dù hiện tượng kỳ lạ kia nhanh chóng biến mất, nhưng cậu đã nhìn thấy nó rõ ràng.

Võ kỹ ư?

Người a gọi hắn là Devil of Ilusions, có lẽ hắn đã sử dụng võ kỹ nào đó. Climb thận trọng và tập trung

Succulent bước về phía trước trong khi nâng cao thanh kiếm của mình.

Đó không thể nào là đông tác của người có sức mạnh ngang với các mạo hiểm giả cấp Adamantium được. Thậm chí so với Climb còn kém hơn một chút, cậu giơ thanh kiếm của mình lên chuẩn bị chống đỡ. Bỗng nhiên Climb cảm thấy ớn lạnh và cậu nhanh chóng lùi lại phía sau

Ngay lúc đó, cậu cảm giác đau nhói và gần như bị đánh bay ra ngoài.

"Ugh!"

Climb lảo đảo dựa lưng vào tường, nhưng cậu không kịp có thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Succulent đã đứng trước mặt cậu

Climb ngay lập tức giơ thanh kiếm mình lên để bảo vệ đầu và nhảy về phía bên trái lăn một vòng

Tay Climb đau nhói và dường như mất hết cảm giác.

Cậu lăn một vòng và sử dụng quán tính lập tức đứng lên vung thanh kiếm của mình mà không cần nhìn

Thanh kiếm đã đánh vào không khí

Cậu nhận ra Succulent không có ý định đuổi theo mình và nhìn xung quanh, tay trái cậu giữ và ấn chặt vào cánh tay phải đang bị thương của mình. Cậu nhìn thấy Succulent đi về phía cánh cửa dẫn đến cầu thang và nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác.

Climb bỏ qua Succulet và nhìn về phía Cocco Doll. Nếu như Succulent là người bảo vệ Cocco Doll, điều này sẽ kiềm chế hành động của hắn. Tiên đoán của cậu đã chính xác.

Quả nhiên Succulet đã dừng lại, sau đó nhìn về phía Climb và Cocco Doll và tặc lưỡi. Mắt hắn hình về phía cánh cửa và Climb, sau đó nhìn Cocco Doll và nhíu mày.

"Hắn chơi tôi! Tôi xin lỗi nhưng có lẽ tôi phải giết thằng nhóc này ngay tại đây"

"Ngươi nói gì? Nếu chúng ta bắt được thằng nhóc này thì chúng ta có thể sử dụng nó để chống lại con chó cái kia"

"Tôi đã phạm sai lầm. Tôi đã nghĩ rằng hắn đang canh gác cánh cửa và... Tên khốn này.. đùa giỡn với tôi"

Tốt! Bọn chúng đã bị lừa, chúng không biết gì về tình hình ngoài kia. Như vậy bọn chúng không thể chạy trốn

Nếu Succulent là vệ sĩ duy nhất, đây sẽ là ý tưởng tồi nếu chạy trốn trong khi Climb còn sống và có thể chiến đấu. Nếu Climb có đồng minh ở trên cầu thang, đây sẽ là một cuộc tấn công gọng kiềm. Đây chính là lý do Succulent không thể để cho Cocco Doll đi trước khi kết thúc trận đấu với Climb.

Tất nhiên là bởi vì cả hai không biết tình hình bên ngoài. Nếu biết, bọn họ chỉ đơn giản là mở cửa và rời đi.

Climb đã đặt cược thắng, cậu lập tức cảm nhận được sát khí khi nắm chặt thanh kiếm của mình

"Haa ..."

Climb cố gắng chịu đựng cơn đau đang truyền tới từ cánh tay phải của mình. Có thể rằng cậu đã bị gãy xương, nhưng may mắn là cậu vẫn có thể điều khiển được cánh tay của mình. Nếu tên Cocco Doll kia không có ý định với cậu, có thể Climb đã chết ngay từ đòn đầu tiên rồi. Mặc dù cậu đang mặc một chiếc giáp lưới, nhưng nó không hoàn toàn bảo vệ được cậu.

Nhưng đòn tấn công đó là gì? Tốc độ đó là như thế nào? Nhưng nó không có vẻ...

Gương mặt của Gazef hiện lên tâm trí Climb.

Võ kỹ của Gazef Stronoff là "Sixfold Slash of Light ', có người nói rằng có thể liên tục tấn công đối phương sáu lần. Nếu vậy, có lẽ hắn đã sử dụng một cái gì đó tương tự, nhưng không mạnh cho lắm, có thể là 'Slash Twofold of Light ".

Nếu đúng như vậy, điều có có nghĩa rằng Succulent đã sử dụng một kỹ thuật kỳ lạ, tốc độ tấn công ban đầu là bình thường và lần thứ hai là chớp nhoáng

Bỏ đi, nếu có thể cởi bỏ bí mật của võ kỹ này, còn có thể biết cách đối phó , nhưng...Phòng thủ hiện tại rất bất lơi. Mình có nên tấn công không?

Climb nuốt nước bọt. Đôi mắt cậu chuyển từ Succulent sang nhìn Cocco Doll, khiến cho khuôn mặt Succulent khó chịu.

Một vệ sĩ rất không thích nếu như cậu cứ nhìn chằm chằm vào mục tiêu bảo vệ của họ, thậm chí là đe dọa.

Nếu không có cách tiếp cận đối phương, bản thân mình sẽ rất bất lợi

The Devil of Illusions: một tên ma quỷ sử dụng ảo ảnh.. nếu có cơ hội, mình nên kiểm chứng điều này

Climb lao tới và vung thanh kiếm của mình chém xuống. Đúng như cậu đã dự tính, nó đã bị đẩy lùi dễ dàng. Chịu đựng xung lực phản chấn, cậu giơ kiếm lên một lần nữa. Nó không phải là một đòn tấn công chính thức, nên nó không có sức mạnh, nhưng như thế là đủ rồi

Thanh kiếm của cậu một lần nữa bị gạt ra bởi thanh gươm của Succulent, Climb gật đầu tỏ vẻ hài lòng và lùi lại.

"Ảo ảnh! Nó không phải là võ kỹ!"

Cậu cảm giác có cái gì đó đã gạt thanh kiếm của mình ra. Không phải là thứ vũ khí cậu nhìn thấy bằng đội mắt của minh, cảm giác thanh kiếm của mình bị lệch hướng bởi một cái gì đó phía trước.

"Tay phải của người là ảo ảnh. Cánh tay thật và thanh kiếm của ngươi là vô hình!"

Thanh kiếm mà cậu nghĩ rằng đã chặn mình là ảo ảnh, còn thanh kiếm làm tổn thương mình là vô hình.

Biểu hiện trên khuôn mặt Succulent cứng đờ, hắn nói với giọng cứng nhắc:

"..Đúng vậy. Đây chỉ là sự kết hợp giữa một bộ phận trong suốt và ma thuật gây ảo giác mà thôi, Class của ta là Illusions và Fencer mà. Hiện tại cậu đã biết rồi đấy, thứ này thật nhàm chán phải không? Cậu có thể cười nếu muốn"

Làm sao Climb có thể cười được chứ? Nói ra thì rất đơn giản, nhưng tại sao người ta lại không nhận ra điều này trước đây? Tuy nhiên, trong một trận tử chiến, không có gì đáng sợ hơn một thanh kiếm vô hình.

"So sánh sức mạnh class chiến binh ta có thể thua cậu, nhưng..."

Succulent cầm kiếm quay một vòng. Đó thật sự là cánh tay thật của hắn sao? Đó cũng có thể là ảo ảnh, cánh tay thật kia đang rút thanh dao găm, tùy lúc có thể phóng về phía bản thân mình.

Cảm nhận được sự khủng bố của ảo ảnh, Climb toát mồ hôi.

"Hiện tại trong số các Magic Caster, các nhà ảo thuật chỉ có thể sử dụng phép thuật gây ảo giác. Tuy rằng còn có các phép thuật cao cấp có thể sử dụng ảo giác để công kích, đánh lừa não bộ để giết người.. nhưng ta chưa đạt được mức đó"

"Đó là sự thật sao. Ngươi có bằng chứng không?"

"Cậu nói đúng."

Succulent nói với một nụ cười.

"Đúng vậy, không có lý do gì để cậu tin ta. Vì vậy, hmm, ta cũng không biết nói sao cho cậu hiểu... Được rồi, nói chung là ta không có phép thuật để buff cho bản thân mình, hoặc làm cậu suy yếu. Tuy nhiên,.. cậu có thể nhìn thấu ảo ảnh với hiện thực sao?"

Ngay khi vừa nói xong, cơ thể của Succulent trở nên mờ dần và bắt đầu phân thân.

"[Multiple Vision]."

Mặc dù có vẻ một trong số chúng là thật, nhưng cũng không có gì đảm bảo cho điều đó

Tại sao lại cho Magic Caster thời gian!

Mục tiêu của Climb là kéo dài thời gian, nhưng cho một Magic Caster thời gian để niệm phép là vô cùng nguy hiểm

Gầm lên một tiếng, Climb kích hoạt kỹ năng [Ability Boost] và [Strenghen Perception] và lao tới Succulent như một cơn gió.

"[Scintillating] (điểm tối)."

"Ugh!"

Climb cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng nhiên mờ dần. Tuy nhiên, hiệu ứng đó đã biến mất ngay lập tức. Có vẻ kỹ năng "Resist" của cậu đã có hiệu quả.

Sau khi dậm mạnh xuống sàn nhà, Climb vung lưỡi kiếm của mình để cố gắng giảm bớt số lượng ảo ảnh xung quanh, nhưng chỉ một số phân thân của Succulent nằm trong phạm vi tấn công của cậu.

Một số phân thân của Succulent bị chém làm đôi. Tuy nhiên, không có máu trên lưỡi kiếm.

"-Sai rồi."

Bông nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh, xung quanh cổ cậu trở nên nóng dần lên, Climb lập tức đưa tay trái lên bảo vệ cổ của mình

Cậu cảm giác được một cơn đau buốt từ tay trái đang che cổ và cảm giác quần áo của mình trở nên nhớp nháp vì thấm đẫm máu tươi. Nếu như câu do dự chỉ là một chút hoặc không hy sinh tay trái của mình, cổ của cậu đã bị cắt đứt. Thở phào vì vừa thoát chết trong gang tấc, cậu nghiến răng chịu đựng đau đớn và vung ngang kiếm của mình.

Một lần nữa, thanh kiếm chỉ cắt qua không khí.

Tiếp tục như thế là không ổn.

Ngay lập tức, Climb sử dụng "Evasion" để rút lui lại phía sau. Đôi mắt cậu phản ánh hình ảnh của hai Succulent đang từ từ nâng cao thanh kiếm. Climb biêt tất cả chỉ là ảo ảnh nên cậu tập trung vào đôi tai của mình

Cậu nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình. Điều duy nhất mà cậu phải làm là nghe được âm thanh từ người đàn ông đang đứng trước mặt của mình

-không. -không. -Cái này!

Âm thanh của thanh kiếm đang tiến về phía cậu. Nhưng âm thanh mờ nhạt của một lưỡi dao đang cắt qua không khí từ phía trước, nó đang lao thẳng tới giữa khuôn mặt của Climb.

Climb vội vàng nghiên đầu tránh né, và cậu cảm thấy một bên má của mình nóng rát cũng như đau đớn khi da thịt bị xé rách. Máu nóng tràn ra từ má chảy xuống cổ cậu

"Chỉ một trong hai mà thôi!"

Climb nhổ ra một ngụm máu đọng trong miệng của mình và dồn tất cả mọi thứ cậu đang có vào cuộc tấn công này.

Lúc nãy cậu đã dùng tay trái để bảo vệ cổ của mình nên hiện tại nơi đó ngoài trừ cảm giác đau đớn thì cậu còn không còn cảm giác được gì nữa. Cậu không chắc rằng các ngón tay còn có thể cử động được nữa không. Thậm chí các dây thần kinh đã bị cắt đứt, nhưng cậu vẫn dùng tay trái để nắm chặt thanh kiếm của mình.

Đau đớn tột cùng khiến cậu phải nghiến chặt răng của mình. Tuy nhiên tay trái của Climb vẫn có thể cử động và nắm chặt được thanh kiếm.

Máu tươi phun tràn, cùng với cảm giác thanh kiếm để cắt xuyên qua một cái gì đó cưng cứng. Lần này cậu đã đánh trúng.

Succulent ngã vật xuống sàn nhà. Mặc dù khó có thể tin được, nhưng Climb đã đánh bại được người có sức mạnh ngang với các mạo hiểm giả cấp Adamantium, nhưng cậu cũng đã kiệt sức.Climb kiềm nén vui sướng trong lòng mình và quay lại nhìn Cocco Doll, dường như hắn cũng không có ý định bỏ trốn.

Có lẽ vì cậu đã thả lỏng tinh thần mình, cơn đau từ má và bàn tay trái truyền tới khiến cậu thấy buồn nôn.

"Điều này ... không thể được gọi là một thắng lợi hoàn toàn."

Mặc dù tốt nhất là bắt sống được cả hai, nhưng điều đó là quá sức đối với Climb. Nhưng bọn họ có thể khai thác được nhiều thông tin quan trọng khi bắt được người đàn ông mà Six Arms bảo vệ

Climb bước về phía trước, nhưng bỗng nhiên trong lòng cậu có cảm giác không đúng khi nhìn thấy biểu hiện của Cocco Doll, hắn quá bình tĩnh.

Cơ sở cho sự điềm tĩnh đó là gì?

Ngay lúc đó, cậu cảm giác có thứ gì đó đâm xuyên qua dạ dày của mình

Cơ thể của cậu dường như mất hết sức lực. Mắt của cậu tối sầm, khi cậu nhận thức được thì cậu đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà. Cậu không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy có một thanh kim loại nóng bỏng đang găm vào bụng của mình. Đau đớn tột cùng khiến cậu cảm thấy hít thở cũng là một việc khó khăn

"Thật không may, có vẻ như cậu không thể gọi đây là một chiến thắng được."

Climb tuyệt vọng ngước mặt lên và nhìn thấy Succulent gần như hoàn hảo đang đứng trước mặt mình

"Fox Sleep" đó là ảo cảnh mà ta đả kích hoạt sau khi nhận được thương tích. Cậu biết đấy, cậu đã làm tôi bị thương. Cậu nghĩ rằng đã giết được tôi rồi, phải không?"

Hắn di chuyển ngón tay từ từ bắt nguồn từ một đường thẳng qua eo của mình. Đó có lẽ là đường kiếm của Climb.

"Haa. Haa. Haa. Haa. "

Hơi thở của Climb ngày càng khó nhọc, cậu có thể cảm thấy máu từ bụng của mình đang tràn ra dính vào quần áo và dây chuyền của mình.

-Cậu sẽ chết.

Climb tuyệt vọng và ý thức của cậu mờ dần mà có vẻ như nó sẽ bị xé toạc đi bởi cơn đau khủng khiếp.

-Đánh mất thức ở đây có nghĩa là cầm chắc cái chết.

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu vẫn tỉnh táo, nó chỉ là một vấn đề thời gian. Succulent có thể sẽ đi tới và kết thúc trận đấu.

Cậu đã chiến đấu rất tốt, nhưng chống lại người đàn ông có sức mạnh vượt xa bản thân mình là điều không thể. Climb không có sự lựa chọn, khác biệt về sức mạnh là quá rõ ràng

Tuy nhiên- cậu không thể từ bỏ.

Làm thế nào có thể...?

Climb nghiến răng, cậu không thể chết. Cậu không cho phép mình chết mà không có sự đồng ý của Renner

"Ku, Guh! Ugh, URK. "

Với âm thanh của nghiến răng và một tiếng hét mạnh mẽ đó trông giống như một tiếng rên rỉ, tâm hồn của cậu tràn ngập tức giận, trái tim cậu đau đớn.

Mình không thể chết....Mình không thể chết.

Climb tuyệt vọng và nghĩ về Renner...

"Thời gian không còn nhiều vì vậy tôi sẽ kết thúc tất cả ở đây. Chết."

Succulent chỉ thanh kiếm của mình vào cậu bé đang nằm rên rỉ.

Đó là một kích trí mạng, cái chết của Climb chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Succulent có linh cảm rằng sẽ tốt hơn nếu giết cậu bé ở đây

"... Ừm, chúng ta không thể bắt sống hắn được sao?"

"Điều này không được, Cocco Doll-san. Biết đâu được thằng nhóc này có đồng bọn phía sau cánh cửa này? Và ngay cả khi chúng ta mang nó đi, nó cũng không thể sống sót đến khi chúng ta đến được nơi an toàn. Vì vậy, ngài nên bỏ suy nghĩ đó đi"

"Thôi được rồi, ít nhất hãy cho ta cái đầu của nó. Ta sẽ gửi nó cho con chó cái kia kèm theo một vài bông hoa"

"Okie, cái này thì được.. huh?!"

Succulent lùi trở lại.

Cậu bé đã vung lưỡi kiếm.

Đối với một cậu bé gần như sắp chết, việt vung lưỡi kiếm là điều không thể. Nhưng Succulent- kẻ đang dùng ánh mắt khinh miệt như nhìn con mồi đáng thương của mình, trừng mắt vì kinh ngạc

Cậu ta đứng được trên đôi chân của mình bằng cách sử dụng thanh kiếm như một cái nạng.

Điều đó là không thể.

Succulent, người đã giết qua hàng trăm người, chắc chắn rằng đòn tấn công của mình sẽ giết chết đối phương. Cậu ta tuyệt đối không thể gượng dậy được

Nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ tất cả.

"L- làm thế nào ngươi có thể đứng lên?"

Hắn cảm thấy sợ hãi, cậu ta thực sự giống như một Undead.

Với một chuỗi dài của nước bọt đang tràn ra từ khoang miệng, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta chỉ có thể được mô tả như là một con dã thú.

"Ta.. không thể.. chết... chưa.. không.. trước khi... trả ...Ne-sama... Ness"

Trong một lúc, hơi thở của Climb dường như dừng lại, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Succulent. Điều đó thực sự khủng khiếp, hắn đã sợ hãi

Thấy cậu bé đứng loạng choạng, Succulent dần bình tĩnh lại. Sau đó hắn cảm thấy rất xấu hổ. Thành viên của Six Arms mà lại sợ hãi một kẻ yếu hơn mình, hắn không thể chấp nhận điều đó.

"Đồ nửa sống nửa chết! Chết đi!"

Succulent lao về phía Climb. Hắn biết chắc rằng cậu ta sẽ chết nếu dính đòn thêm lần nữa.

Nhưng hắn đã quá kiêu ngạo.

Nếu nhìn vào tổng thể, thì sức mạnh của Succulent hoàn toàn áp đảo Climb. Nhưng Succulent lại có hai class là Illusionist và Fencer, còn Climb là Warrior, nếu như so sánh từ quan điểm của một chiến binh, thì cả hai không có nhiều sự chênh lệch nếu không muốn nói Climb mạnh hơn so với hắn. Lý do khiến Climb thua thiệt so với Succluent là sự tồn tại của ma thuật. Nếu không, Climb sẽ mạnh hơn Succulent

Climb nâng kiếm của mình lên cao và bổ xuống, âm thanh ma sát giữa không khí và thanh kiếm tạo nên những tiếng rít bén nhọn.

Succulent lập tức giơ thanh kiếm ngắn của mình lên đỡ đòn tấn công của Climb. Sở dĩ hắn có thể chặn được là vì hành động của Climb đã chậm hơn so với lúc trước

Mặt của Succulent chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn đã bị phân tâm vì nghĩ rằng đối thủ của mình là một kẻ sắp chết.

- Đây không thể là đòn tấn công của một kẻ sắp chết được

Ý nghĩ này lướt qua tâm trí đang lo lắng của Succulent.

Không, tốc độ của thanh kiếm cậu ta thậm chí còn nhanh hơn so với lúc trước khi bị thương

.

"Đồ khốn, ngươi... ?!"

Đột nhiên mạnh mẽ giữa một trận chiến. Điều đó không phải là không có, nhưng Succulent chưa chứng kiến điều đó ở thực tế bao giờ

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Nó là ảo thuật sao? Võ kỹ? "

Giọng nói hốt hoảng của Succulent tràn đầy tuyệt vọng đến nỗi khó có thể nhận ra rằng bên nào đang chiếm thế thượng phong

Climb đã thay đổi, rất đơn giản

Nhờ vào cuộc tập luyện với Sebas

Climb đã trải qua cái chết một lần trong quá trình tập luyện với Sebas. Sự kiên trì và cố chấp của Climb đã khiến não bộ của cậu vượt qua cực hạn, nó khiến cậu vượt qua mọi giới hạn của cơ thể, nói cho dễ hiểu là giống như một đám cháy được châm xăng vào vậy.

Mặc dù trong lúc tập luyện cậu chỉ được chứng kiến một chiêu duy nhất, nhưng nếu không có nó, cậu đã chết ở đây mà không thể làm bất cứ điều g.

Succulent chặn đứng đòn tấn công cực mạnh của Climb và lùi lại phía sau một khoảng lớn

Succulent ngã xuống sàn nhà, xung lực đánh thẳng vào lưng và bụng hắn. Mặc dù hắn đang mặc một cái giáp lưới được làm bằng Orichalcum, nó đã hóa giải phần lớn lực tác động. Nhưng sự chấn động trong chốc lát làm hắn không thể hít thở được

Chuyện gì đã xảy ra? Succulent không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây cả, chỉ có Cocco Doll, người đang đứng ngoài cuộc chiến mới thấy rõ.

Succulent bị đá bay. Sau khi hắn đỡ được đòn tấn công của Climb, cậu ta lập tức cho Succulent ăn ngay một đạp. (ED: hên là chưa vào mõm.)

.

Không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Succulent vội vàng đứng dậy. Là một Fencer, sự nhanh nhẹn là điểm mạnh của họ. Nằm dài trên đất chẳng khác nào muốn chết sớm

"Chết tiệt! Tên khốn này không giống một tên chiến binh bình thường! Ngay cả chân cũng dùng tới!"

Đó không phải là tác phong chiến đấu của một chiến binh được đào tạo chính quy, nó khiến Succulent cảm thấy mình đang chiến đấu với một Mạo hiểm giả. Đó lý là do khiến hắn không thể không cảnh giác.

Succulent bắt đầu lo sợ

Lúc đầu, hắn có thể nghĩ rằng mình sẽ có thể chiến thắng một cách dễ dàng, rằng hắn có thể kết thúc thằng nhóc này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, sự bình tĩnh ban đầu của hắn đã biến mất

Succulent kinh ngạc nhìn đối thủ khiến mình cảm thấy nguy hiểm đang thở dốc và dần suy yếu

Sắc mặt của Climb ngày càng tệ, giống như đòn tấn công lúc nãy đã rút hết toàn bộ sinh lực của cậu. Không, đó là sự thật. Cũng giống nhưng ngọn đèn hết dầu, lóe lên tia sáng mạnh mẽ và rực rỡ trước khi tắt ngấm.

Bây giờ, Succulent muốn giết Climb chỉ cần đơn giản chạm nhẹ là xong.

Sau một hồi do dự, Succulent cảm thấy nhẹ nhõm và tức giận

Hắn tức giận rằng hắn là một trong những người mạnh nhất "Six Arms", vậy mà chật vật như thế này với một tên lính quèn. Tuy nhiên, cuộc chiến đã kết thúc, hắn đơn giản là giải quyết cậu bé và tẩu thoát.

Nhưng-

"-Thế là đủ rồi."

Climb đã thành công. Cậu ngã vật xuống đất, khuôn mặt của cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn của máu và mồ hôi. Mặt cậu trắng bệch, nhưng cậu vẫn còn sống. Nhưng nếu không được chữa trị kịp thời, Climb sẽ chết vì viết thương đâm xuyên qua bụng.

Brain bước vào phòng.

Bên trong, có hai người đàn ông. Một trong số đó dường như không phải là một chiến sĩ.

"Ngươi có thể giết thằng bé trước mặt tên này không?"

"Nếu tôi làm điều đó, gã này sẽ lập tức cho cơ thể tôi một đường rãnh bé xinh đấy. Hắn ta hoàn toàn khác so với tên nhóc kia. Tôi không thể thắng hắn nếu không dốc toàn lực của mình."

Người đang trả lời chính là Succulent. Giống với những gì mà người ta đã mô tả về hắn. Ngoại hình, cầm kiếm ngắn, lại có phân thân... Brain đã đoán được người trước mặt mình là ai. Tuy nhiên, anh cần phải xác nhận rõ ràng hơn

Brain không nói một lời, lập tức vọt lên chém thẳng về phía trước. Succulent đã nhảy lui về phía sau, thanh katana chỉ chém vào không khí. Nhưng ý định của Brain chỉ là tách hắn ra khỏi Climb thôi, anh đứng chắn trước người Climb.

"Climb, cậu không sao chứ? Cậu có mang theo cái gì có thể trị liệu không? "

Brain nói với giọng khẩn trương và nhanh chóng. Nếu không có thuốc trị liệu cho Climb, anh phải tìm cách khác.

"Haa, haa, haa, haa. Tôi có mang theo."

Anh liếc nhìn và thấy Climb đã đặt xuống thanh kiếm và di chuyển bàn tay của mình.

"Tôi hiểu rồi."

Brain thở phào nhẹ nhọm và nhìn chằm chằm vào Succulent

"Bây giờ ta sẽ là đối thủ của người. Ta phải trả thù cho cậu nhóc này"

".. Không sao, ngươi của vẻ tự tin nhỉ. Ngươi cầm một thanh katana, một vũ khí đắt tiền và hiếm thấy đấy. Ta chưa bao giờ nghe nói tới một chiến binh như ngươi ở Vương quốc... Cậu ngươi là gì?"

Brain không có ý định trả lời hắn

Climb là người anh em của hắn, là đồng đội. Đồng đội và anh em của mình bị đánh gần chết, bố thằng nào có thể trả lời được và... lúc này, trong lòng Brain tự hỏi

Đây là ta sao?

Không phải anh đã vứt bỏ tất cả để luyện kiếm và cải thiện kỹ năng của mình? Brain nghiêng đầu tự hỏi, sau đó cười nhẹ nhàng.

... Ahh, ta đã hiểu.

Trái tim, ước mơ, mục tiêu, còn đường của mình.. tất cả đã bị phá hủy bởi con quái vật, Shalltear Bloodfallen. Và anh đã tìm thấy mục tiêu mới, và người giúp anh tìm được chính là Climb. Khi bản thân anh đối mặt với sát khí khủng khiếp của Sebas, anh đã gục ngã nhưng Climb thì không. Anh đã tìm thấy ánh sáng rực rỡ của một người đàn ông, một người có ý chí đáng được ngưỡng mộ và tôn trọng.

Brain đang đứng chắn trước người Climb, anh và Succulent đang nhìn chằm chằm vào nhau. Nhìn thấy anh như thế này, không biết Climb có thấy được ý chí của anh không?

Nếu là anh của quá khứ nhìn thấy tình cảnh này, anh sẽ cười đến rơi nước mắt mất, cười sự yếu đuối của bản thân.

Anh đã từng nghĩ rằng một chiến binh sẽ ngày càng yếu đuối nếu phải gánh vác một cái gì đó, anh đã từng nghĩ rằng điều một chiến binh cần chính là sự sắc bén như một thanh kiếm

Nhưng- bây giờ anh đã hiểu.

"Thì ra là như thế.. Gazef... có lẽ hiện tại ta cũng kém hơn so với ngươi nhỉ?"

"Ngươi không nghe thấy àh? Tên ngươi là gì?"

"Xin lỗi về điều đó. Ta nghĩ rằng mình sẽ trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn biết thì.. tên ta là Brain Unglaus"

Đôi mắt Succulent trợn trừng.

"Cái gì! Người là..?!"

"Ôi trời! Điều này là thực sao?! Ngươi không phải giả mạo đấy chứ?!"

"Không, đó là sự thật, Cocco Doll-san. Vũ khí đắt tiền cho thấy giá trị của một chiến binh. Nếu là Brain Unglaus mà tôi biết, một thanh katana sẽ là vũ khí thích hợp với hắn"

Brain mỉm cười cay đắng.

"Hầu hết những người ta gặp hôm nay, ½ đều biết tên tuổi của ta... Nếu là quá khứ chắc có lẽ ta sẽ rất hạnh phúc, nhưng hiện tại ta cảm thấy rất phức tap."

Nụ cười Succulent đột nhiên quay thân thiện. Brain cảm thấy bối rối, lập tức anh đã có câu trả lời.

"Nghe này, Unglaus! Chúng ta dừng tại đây được không? Một người như cậu đủ điều kiện trở thành đồng đội của chúng tôi. Làm thành viên của chúng tôi chứ? Với sức mạnh của cậu, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết có thể trở thành một thành viên của Six Arms rồi. Cậu cũng giống như chúng tôi, cậu đang tìm kiếm quyền lực phải không? Đó là những gì tôi đọc được trong mắt cậu

"... nói không sai."

"Nói thật, "Eight Finger" là nơi rất tốt cho cậu. Đó là một tổ chức lớn với nhiều người có sức mạnh! Cậu có thể nhận được ma thuật hay kỹ năng mạnh mẽ. Hãy nhìn đầy này, áo làm bằng Orichalcum! Kiếm làm bằng Mithril! Nhẫn! Trang phục! .v.v.. tất cả đều là trang bị ma thuật! Bây giờ, Brain Unglaus, hãy trở thành động đội của tôi. Giống như tôi, cậu sẽ thành một thành viên của "Six Arms"!"

"...Chán ngắt. Đó là tất cả những gì mà các ngươi có sao? "

Thái độ lạnh lùng của Brain làm khuôn mặt Succulent trở nên cứng ngắt

"Cái gì?"

"Ngươi không nghe ta nói gì à? Ta nói rằng, băng nhóm của ngươi chỉ được như thế thì cũng không có gì đặc biệt cả?"

"Y-Đồ khốn! ... H-Hmph. Ngươi nghĩ rằng mình mạnh lắm sao! "

"Ngươi nói đúng. Sau khi nhìn thấy con quái vật mạnh mẽ thật sự, người như ta chẳng là gì cả"

Brain cảm thấy thương hại các con ếch đang ngồi ở đấy giếng, anh cảm thấy tội nghiệp hắn nên xuất phát từ lòng thương hại nên cảnh báo hắn

"Sức mạnh của chúng ta là sàn sàn nhau. Vì vậy ta mới cảnh báo ngươi, chúng ta không mạnh mẽ lắm đâu"

Brain nhìn ra phía sau và khẳng định rằng Climb đã uống thuốc hồi phục.

"Và ta đã hiểu ra. Sống vì người khác, sẽ mang lại sức mạnh lớn hơn khi chỉ biết sống vì bản thân mình"

Brain mỉm cười. Đó là nụ cười thân thiện và phúc hậu.

"Sự khác biệt có thể là rất nhỏ. Nhưng ta vẫn nhận ra nó. "

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.. Thật đáng tiếc, Unglaus. Thật sự rất đáng tiếc khi tôi phải giết một kiếm sĩ thiên tài ngang ngửa với Stronoff"

"Ngươi? Ngươi nghĩ rằng chỉ với thanh kiếm của mình ngươi có thể giết được ta sao?"

"Tất nhiên tôi có thể giết cậu, thực tế điều đó khá dễ dàng. Ta sẽ giết ngươi sau đó kết liễu thằng nhóc đang hấp hối kia. Không có lý do gì để ta phải giữ các ngươi lại cả. Ta sẽ dùng hết sức của mình"

Trong khi nhìn Succulent chuẩn bị phát động ma thuật của mình, Brain cảm giác có sự di chuyển phía sau lưng mình, anh phát ra cảnh cáo

"Được rồi, Climb- kun. Cậu vẫn chưa hồi phục mà, đúng không?"

Climb lập tức dừng lại.

Brain mở nụ cười và nói, mặc dù trong lòng anh vẫn còn chút ngạc nhiên

"Hãy để tôi lo phần còn lại."

"-Được rồi, nhờ anh đấy."

Thay vì trả lời, Brain cười và thu kiếm vào vỏ. Đưa thanh kiếm giắt ngang eo của mình, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

"Cẩn thận. Succulent sử dụng ảo ảnh. Anh có thể nhìn thấy không có nghĩa nó là thực sự. "

"Oh, vậy àh ... Đó dường như là một đối thủ khó chịu nhưng ... không thành vấn đề."

Brain không di chuyển, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào Succulent. Đối phương không biết lúc nào đã phân thân thành năm ảo ảnh khác nhau. Không chỉ như thế, trên người còn khoác thêm một chiếc áo choàng như thể nó được làm từ bóng tối. Brain không thể đoán được đối phương sẽ sử dụng ma pháp gì

"Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian để chuẩn bị. Một Magic Caster có thời gian thì sẽ mạnh hơn chiến binh nhiều. Cậu thất bại là chắc chắn, Unglaus! "

"Đúng vậy, không cần cảm ơn đâu. Đó cũng là những gì ta muốn nói với người. Ta tuyệt đối không thua "

"-Một chiêu."

"Cái gì?!"

"Ta đã nói rằng sẽ kết thúc trong một hit, Succulent."

"Thử xem!"

Succulent và đám ảo ảnh lao về phía Brain.

Khi hắn bước vào phạm vi thanh katana của mình, Brain xoay người lại và để trống của phần lưng của mình. Sau đó - chém một phát cực nhanh về phía không gian trống rỗng bên canh Climb

Smack.

Ầm một tiếng và các bức tường rung lên.

Cocco Doll và Climb nhìn theo hướng phát ra âm thanh

Ở đó, Succulent đã ngã trên sàn nhà và không nhúc nhích. Một thanh kiếm đang lăn trên mặt đất gần hắn ta

Công kích của Brain đã đánh bay cơ thể của Succulent đập thẳng vào tường với tốc độ không thể tin đươc. Nếu anh không sử dụng mặt sống gươm, ngay cả có mặc áo làm bằng Orichalcum đi nữa thì Succulent chắc chắn đã bị chia làm hai.

"... [Field] của ta có thể phát hiện ra ngươi ngay cả khi ta không nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Hấp dẫn ta bằng ảo ảnh phía trước, tấn công phía sau.. Đó là một chiến thuật tuyệt vời, nhưng rất tiếc ngươi gặp phải ta. Ta là đối thủ của ngươi, mà ngươi là tấn công Climb, người ta bảo vệ đó là hành động ngu xuẩn. Ngươi quên là ngươi đang chiến đấu với ai à?"

Brain cho katana của mình vào vỏ và mỉm cười với Climb.

"Thấy chưa, một hit, phải không?"

"Tuyệt vời!"

Giọng nói của Climb được vang lên cùng một lúc với một giọng nói khác, người đó còn nói : "Điều đó không thể tin được". Hai người lập tức bị sốc, giọng nói mà họ nghe được là của Sebas, họ không ngạc nhiên bởi vì giọng nói đó. Điều khiến họ ngạc nhiên là nơi giọng nói đó được phát ra

Hai người nhìn về hướng của Cocco Doll.

Ở đó, họ nhìn thấy Sebas. Cocco Doll đang quỳ sụp xuống bên cạnh ông.

"Ông đã đến khi nào?"

Sebas bình tĩnh trả lời cho câu hỏi của Brain.

"Tôi mới tới. Có vẻ như mọi người chú ý được tập trung vào Succulent và không phát hiện ra tôi. "

"Tôi-tôi nhìn thấy."

Ngay cả khi anh đã trả lời, Brain nghĩ điều này là không thế.

Mình đã kích hoạt "Field". Tuy phạm vi của nó khá nhỏ hẹp nhưng nếu chạy thẳng một đường tới thì mình phải nhận biết được chứ, nhưng..? Từ trước đến nay chỉ con có quái vật Shalltear kia mới có khả năng di chuyển như thế. Chẳng lẽ ông ta có sức mạnh ngang với con quái vật kia sao? Người này là ai?)

"Nói chung là những người bị giam giữ ở đây đã được giải thoát. Còn nữa, Climb-kun, có một số kẻ phản kháng dữ quá, nên tôi không còn sự lựa chọn nên đành phải cho chúng xuất cảnh qua Đức theo diện đoàn tụ ông bà, xin hãy tha thứ cho tôi...Dù sao, tốt hơn là trước tiên tôi nên chữa trị viết thương cho cậu trước."

Sebas bước tới bên cạnh Climb và chạm tay vào viết thương nơi ổ bụng câu, ông nhẹ nhàng đặt tay lên và ngay lập tức rút ra. Nhưng hiệu quả của chúng rất ấn tượng, gương mặt Climb đã dần trở lại bình thường, viết thương của cậu cũng đã dần ổn định

"Vết thương của tôi đã được chữa lành ...! ông là một Priest? "

"Không, tôi không sử dụng sức mạnh của Thiên Chúa, mà là dùng Ki của tôi."

"Ngài là một Monk! Cuối cùng tôi đã hiểu. "

Brain gật đầu, bây giờ anh đã hiểu tại sao ông không có bất kỳ vũ khí hoặc áo giáp. Sebas nở một nụ cười chân thực.

"Bây giờ, hai người tính làm gì?"

"Trước tiên, tôi sẽ chạy đến chỗ quân thành vệ để báo cáo và dẫn binh sĩ quay lại đây. Trong lúc đó, tôi muốn Sebas-sama và Brain-sama ở đây bảo vệ nơi này, phòng ngừa "Eight Finger" quay lại tiếp viện"

"... Tôi đã ở trên tàu này. Tôi sẽ đi theo tới cùng. "

"Ta cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cậu có thể giúp ta giữ bí mật được chứ? Ta đến đất nước này để làm ăn và không muốn dính dáng quá nhiều tới những việc như thế này."

"Tôi hiểu rồi. Nếu có gì, hãy cứ nói người bảo lãnh là Stronoff"

"Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Tôi xin lỗi nhưng xin vui lòng cho tôi chút thời gian. "

Phần 3

Tháng lửa hạ (tháng 9), ngày 3, 19:05

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống Vương Quốc, Climb cuối cùng cũng quay trở về cung điện.

Thương tích đã hoàn toàn được chữa lành, nhưng cơ thể của cậu đã mệt mỏi. Không chỉ trận chiến, cậu đã phải nhiều lần xử lý những hậu quả và những kẻ làm mất thời gian. Lý do cậu làm đến việc cuối cùng không phải vì cậu là hộ vệ của Renner, mà vì đám binh lính sợ Eight Fingers và trở nên thụ động. Quan trọng nhất chính là ai sẽ chịu trách nhiệm.

Kẻ chịu trách nhiệm sẽ trở thành mục tiêu của Eight Fingers - đây không phải là dọa suông. Rât có thể nó sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao cậu ra lệnh cho tên lính cung cấp cho Renner tài liệu có chứa một đoạn ngắn tình hình. Sau đó anh ta được cho phép để ghi lại tên của mình và tên của chủ nhân là người sẽ chịu trách nhiệm.

Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ít nhất nó có hai lợi ích.

Một thì quá rõ ràng; nó sẽ tăng danh tiếng của Renner.

Chúng là một tổ chức làm ô nhục Vương Quốc. Không chỉ vậy, cô thường phải tiếp xúc với những kẻ ngoài cam kết nhưng vẫn âm thầm buôn bán nô lệ. Hơn nữa, Renner là người không hề bước bên ngoài cung điện, thực tế là cô luôn cho đám vệ sĩ đi trước để đảm bảo an toàn .

Tiếp theo là về Sebas và thực tế họ có thể bảo vệ cô gái mà ông đang che chở. Nếu họ trở thành người chịu trách nhiệm, cô gái đó sẽ không bị nhắm vào nữa. Và khi mọi chuyện được giải quyết, họ gần như không trở thành mục tiêu của Eight Fingers.

Tôi không thể giúp ích gì được khi chúng ta xông vào trong vì vậy ít nhất tôi phải làm những chuyện này...

Brain nói rằng anh ta đi cung cấp những tin tức cho Gazef và nói với cậu không cần lo lắng.

Climb ngẩn ngơ suy nghĩ khi cậu gõ cửa phòng Renner.

Thông thường, cậu có thể đi vào mà không cần phải gõ cửa. Nhưng cậu không muốn làm như vậy khi đã quá muộn, sau cùng thì điều đó thật thô lỗ. Kể từ khi cậu bắt gặp Renner chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng, cậu luôn gõ cửa mỗi khi đến vào buổi tối. (ED: Đệt, là mình thì xong cmnr)

Climb ngửi mùi của cơ thể trước khi lắng nghe câu trả lời. Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng do cái mũi đã quen với mùi máu, nên cậu không chắc là nó đã được tẩy sạch hay chưa. Trang phục của cậu phải dùng để bước vào căn phòng của một công chúa. Tuy nhiên, nó thực sự cần thiết vì cậu phải nhanh chóng báo cáo những sự kiện của ngày hôm nay bằng chính lời nói của mình.

Hơn hết, kẻ bị giam giữ là người rất quan trọng. Hiện tại, những người phụ nữ đã được bảo vệ nghiêm ngặt, và họ phải được chuyển đến một nơi an toàn sớm nhất có thể. Chưa kể trong số họ có người bị thương, và phải nhanh chóng phái linh mục đến chữa trị.

Trái tim nhân từ của Renner-sama chắc chắn sẽ mở rộng bàn tay giúp đỡ cho người dân khốn khổ.

Nghĩ đến những rắc rối của chủ nhân, Climb cảm thấy vô cùng đau đớn. Gíá như cậu mạnh mẽ hơn một chút ... cậu đã và luôn mong ước như thế. Tất cả là nhờ cô cho nên cậu mới có thể phục vụ một chủ nhân tuyệt vời, và có một cuộc sống như thế này.

... Huh? Không có câu trả lời ... Phải không nhỉ?

Cậu không nghe thấy câu trả lời cho phép cậu vào.

Không có đồng hồ trên cửa và theo thời gian, Renner chưa ngủ lúc này. Hay đơn giản là cô ngủ quên mà không thông báo cho người trực đêm?

Climb gõ cửa lần nữa.

Lần này, một giọng nói yếu ớt từ bên trong cho phép cậu vào. Climb cảm thấy nhẹ nhõm và đi vào trong. Những gì cậu phải làm đầu tiên đã được quyết định.

"Thần xin lỗi vì đến giờ này."

Cậu cúi đầu.

"Ta đã rất lo lắng!"

Sự tức giận hiện rõ trong giọng nói Renner. Điều đó thật bất ngờ. Chủ nhân của Climb hiếm khi nổi giận. Ngay cả khi cô bị sỉ nhục, trước mặt Climb, thì cũng cô cũng chẳng thèm nổi giận. Đó là lý do cậu hiểu rằng Renner đã lo lắng cho cậu từ tận đáy lòng.

Cậu cảm thấy một cái gì đó ấm áp sắp tuôn ra từ mắt của mình. Cậu cố chịu đựng, cúi đầu và chân thành xin lỗi.

"Ta đã thực sự lo lắng! Ta nghĩ rằng có lẽ Eight Fingers tấn công và đã làm gì đó với Climb và ... Vậy, chính xác chuyện gì đã xảy ra? Ta đã nhận được báo cáo ngắn gọn nhưng cậu có thể nói chi tiết cho ta được không? "

Thấy Climb vẫn đang đứng, Renner cho cậu một chỗ ngồi thường lệ.

Bây giờ cậu đang ngồi, trà đen từ [Ấm nước] đã được đổ vào tách trà đặt trước mặt cậu. Làn hơi nước mờ nhạt bốc lên không trung.

Cậu cảm ơn và uống một ngụm trà ở nhiệt độ tối ưu.

Climb kể tất cả mọi thứ khi cậu đi qua các kĩ viện. Cậu nói rằng cậu đã dựa vào sức mạnh của Renner và có những người mà cậu muốn cô giúp.

"Vậy, cậu nghĩ gì khi nhìn thấy chúng?"

Khi câu chuyện của cậu đã gần kết thúc, câu hỏi đầu tiên mà Renner hỏi có vẻ lạ. Nhưng miễn là cậu được hỏi một câu hỏi, cậu phải trả lời.

"Thần thấy thương hại họ. Thần nghĩ rằng nếu thần mạnh mẽ hơn, thần đã có thể cứu những người đó trước khi họ rơi vào đau khổ như vậy. "

"Vì thế nên ... Climb nghĩ về họ bằng sự thương hại."

"Vâng."

"Hiểu rồi. Climb là người tốt. "

"Renner-sama, nếu những người phụ nữ cần một người bảo hộ thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào."

"... Cơ hội đó sẽ đến. Quan trọng hơn, ta sẽ cho cậu biết điều này trước. Ngày mai, hoặc hai ngày nữa, chúng ta sẽ tấn công các cơ sở đã được ghi trên giấy da mà Lakyus đã đưa. Bởi vì cuộc tấn công vào kĩ viện vừa rồi, ta đoán rằng chúng sẽ cảnh giác hơn. "

"Thần xin lỗi! Đó là vì thần đã hành động theo ý mình! "

"Không phải đâu, đừng lo lắng. Thay vào đó, ta đã có thể đưa ra quyết định là nhờ cậu. Bên cạnh đó, những gì Climb làm đều rất tốt. Cậu đã bắt giữ Succulent, một thành viên của Six Arms, và tên lãnh đạo của nhóm buôn bán nô lệ, Cocco Doll. Điều này còn tốt hơn việc đánh vào tận gốc rễ kẻ thù. Đó là lý do tại sao ta muốn tạo thêm một cuộc tấn công kẻ thù của chúng ta. "

Renner đấm không khí, một cú đấm dễ thương với cả sức mạnh lẫn tốc độ.

"Chúng ta sẽ tấn công chúng một lần nữa trước khi chúng chuyển thông tin đi!"

"Đã hiểu! Thần sẽ nghỉ ngơi và hòi phục năng lượng của mình cho ngày mai! "

"Tốt lắm. Mai sẽ là một ngày dài đấy. "

Climb rời khỏi phòng. Mùi máu trên người cậu nhạt hơn một chút.

"Cậu đã làm rất tốt, Climb. Bây giờ thì..."

Renner uống phần còn lại của tách trà đen đã nguội và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cô đã với tay đến cái chuông. Đó là một vật phẩm ma thuật khi lắc, mội cái ở phòng bên cạnh cũng rung theo. Cô nghĩ về khuôn mặt của người giúp việc đang chờ ở phòng bên cạnh. May mắn thay, hôm nay đó là lượt của cô gái đó, nghĩ vậy, Renner nở một nụ cười lạnh.

"Uầy , gương mặt xinh đẹp nào đây?"

Renner đứng trước gương và ngước mặt mình lên và xuống trong khi hai tay ôm má. Cô là kiểu người dù làm gì thì khuôn mặt hầu như chẳng thay đổi. Cô chỉ đang tự sướng một chút.

Renner bỏ tay và mỉm cười.

"Không. Đây là dành cho lúc ta làm một công chúa... "

Lần này, Renner đã cố gắng tạo một nụ cười mỉa mai và sau đó một nụ cười khác. Một cái khác nữa và cuối cùng, cô tạo một nụ cười ngây thơ.

"Mình nghĩ thế này là tốt nhất."

Sau khi chắc rằng bản thân đã hoàn thành việc chuẩn bị, Renner bấm chuông. Ngay sau đó, một người giúp việc gõ cửa và bước vào phòng.

"Ta có một yêu cầu. Chuẩn bị cho ta một chút nước nóng "

"Hiểu, Renner-sama."

Renner mỉm cười với người giúp việc đang cúi đầu.

"Có chuyện gì à? Ngài có vẻ đang có một tâm trạng tốt. Có chuyện gì tốt xảy ra với ngài sao. "

Renner hạnh phúc lại mỉm cười khi biết cá đã cắn câu.

"Ừ! Thực sự đáng kinh ngạc! Climb đã làm một điều thật tuyệt vời! "

Cô hầu nói như một cô gái trẻ; hoàn toàn phù hợp với nàng công chúa ngây thơ dễ dụ.

"Xin chúc mừng."

Mặc dù người giúp việc khéo léo giấu sự thù địch của cô ta đối với Climb, nhưng một vài cảm xúc vẫn lộ ra. Phản ứng đó khuấy động trái tim Renner.

-Ta sẽ giết cô ta.

-Ta cũng sẽ giết con giúp việc này.

-Ta sẽ giết những ai coi thường Climb của ta.

Nhưng Renner lại giả vờ như không để ý. Hiện tại Renner là một công chúa ngây thơ; loại người có ác ý với những kẻ khác và người tha thứ cho sự thô lỗ của cô hầu gái, loại công chúa ngu ngốc.

"Tuyệt vời! Thật sự rất tuyệt vời! Climb đã đánh bại kẻ xấu và giải thoát tất cả những người đã bị bắt. Bây giờ họ phải ... ờm, cậu ấy nói rằng đã để họ ở một nơi nào đó trong các trạm bảo vệ. Bây giờ chúng ta có thể trừng phạt các nhà quý tộc đã giúp những người xấu! "

"Ồ. Thật tuyệt vời. Như đã đoán, Climb-san của Renner-sama rất oai. Nhưng có thể nói chi tiết hơn những điều tuyệt vời đấy được không "

Cô gái ngu ngốc, Renner phát tán độc của mình để đánh lừa những kẻ ngờ nghệch.

Cô kiểm soát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay của mình, tất cả để có đạt được mục đích.

Tháng lửa hạ (Tháng 9), ngày 3, 22:10

Có một nhóm tìm kiếm đáng ngờ trông như thể họ đang hòa mình vào trong bóng tối.

Mỗi người trong số họ mặc trang bị khác nhau và bầu không khí xung quanh họ hoàn toàn khác với các chiến sĩ. Nếu được hỏi thì phần lớn người sẽ trả lời họ là mạo hiểm giả.

Dẫn đầu là một người đàn ông với một vóc dáng thô. Tiếp theo là một người đàn ông gầy cùng với một người phụ nữ mặc lụa sáng. Sau nữa là một người trùm trong chiếc áo choàng và đi cuối là một người mặc giáp toàn thân.

Theo hướng di chuyển của đám người, một cánh cửa đã mở rộng. Sâu bên trong cánh cửa là một màu đen kịt . Có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Thật kì lạ. Toàn bộ hàng hóa trong kĩ viện đã bị thu giữ và vận chuyển đến trạm gác. Tuy nhiên, không có bất kì người lính nào được để lại để canh gác. Nếu quan sát kĩ cánh cửa không người kia, có thể nhìn thấy những nơi đốt lửa cho việc canh gác đêm. Nhưng lý do mà không ai có thể được nhìn thấy là do có kẻ sử dụng quyền hạn của mình để tạm thời loại bỏ các lính gác.

Người đàn ông tảng đá giống như đứng ở phía trước- Zero, liếc nhìn về phía kĩ viện vừa bị phá, tức giận nói.

"Thật là một trò hề. Lại còn phải xin lỗi Cocco Doll nữa. Cho hắn mượn thành viên Six Arm- Succulent, vậy mà vẫn bị bắt. Và còn vừa mới cho hắn mượn được một ngày ... thật giống một trò đùa. "

Phía sau phát ra những âm thanh cười nhạo, Zero khó chịu lườm những kẻ đứng đằng sau. Người phụ nữ đã mặc lụa sáng biết tính cách của Zero và nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Ah, đúng đúng. Vì vậy, ông chủ, chúng ta nên làm gì? Giết hết những kẻ bị bắt? Chúng đã được đưa về một trạm gác, rất khó để dùng vũ lực tại đó. Ít nhất thì chúng ta phải mượn sát thủ của bộ phận khác ... chúng ta làm gì bây giờ? "

"Không, không cần thiết. Hắn ta vẫn còn có ích. Ta sẽ yêu cầu Count nhanh chóng cứu hắn ra ... Một khoản chi phí bất ngờ đấy. Trước hết hãy tìm hiểu sở thích của Count đi. "

Gã đàn ông ngả ngớn kia hỏi.

"Còn Cocco Doll?"

"Hắn có mối quan hệ của hắn. Nếu hắn yêu cầu, thì chúng ta cũng có thể sử dụng mạng lưới của mình như một lời xin lỗi. Ngoài ra, danh sách khách hàng sao rồi? Nghe nói hình như nó bị một sĩ quan tuần tra cầm đi thì phải. "

"Hiện chưa có tin tức nào hết. Chính xác thì ta không nghe thấy bất kì tin tức nào về chuyện này cả. "

Tiếng nói phát ra từ cái áo choàng tối đen. Nó giống như tiếng người nói chuyện qua khe nứt giữa nghĩa địa vậy.

"Nếu mà vào tay của ta thì thật vui biết bao. Nó có thể dùng để uy hiếp một vài kẻ cứng đầu. "

"Đừng nói điều ngu ngốc như thế. Nếu rơi vào tay chúng ta, nó sẽ chỉ mang lại nghi ngờ mà thôi. Đám người kia sẽ nghĩ tất cả đều do chúng ta lên kế hoạch. Nếu chúng ta tìm thấy danh sách, chúng ta sẽ giấu nó tại một địa điểm an toàn và đưa trả lại Cocco Doll như một lời xin lỗi. Bên cạnh đó, nó có thể mã hóa mà chúng ta không có phương pháp giải, như thế cũng không khác vô dụng là bao. "

Nghe Zero nói, gã đàn ông cao gầy nhún vai.

"Dù sao, tôi sẽ đi sau và cố gắng tìm ra chuyện gì đã xảy ra với danh sách. Nếu họ có nó, nó có được giữ trong két an toàn hay thứ gì giống như thế... Giờ mới để ý, điều này thật tuyệt vời. Thứ gì đã tạo nên cái lỗ này vậy? Vũ khí à... hay ma pháp?"

"Một bàn tay."

Ánh mắt mọi người đều quay sang nhìn Zero. Hắn lặp lại một lần nữa, khẳng định rằng cái lỗ này được tạo ra bởi một bàn tay.

"Một bàn tay huh ... thật tuyệt vời ~."

"-Ngu ngốc. Chẳng có gì tuyệt vời cả. "

Hắn cắt đứt sự ngưỡng mộ của người phụ nữ, và hít một hơi, Zero đâm cửa với nắm đấm của mình. Bàn tay hắn dễ dàng xuyên qua cánh cửa như thể nó được làm bằng giấy. Zero từ từ kéo bàn tay của mình ra, để lại đằng sau một lỗ giống như Sebas đã làm.

Gã đàn ông cao gầy ngạc nhiên nói.

"Boss à, ngài không thể lấy mình làm tiêu chuẩn chứ ... Chà, kẻ địch có sức mạnh xuyên qua một cánh cửa thép và đánh bại Succulent, cho dù hắn là yếu nhất trong Six Arms. Tôi đoán chúng ta nên xem nhìn nhận hắn là một kẻ đáng gờm, phải không? "

"Vớ vẩn. Chỉ vì một kẻ bị đánh bại không có nghĩa đối thủ của mình mạnh mẽ."

Kẻ trùm mũ nó bằng một giọng đầy chế giễu.

"Nếu phân tích kĩ thì khả năng chiến đấu của kẻ đó không khác nhiều so với chúng ta. Hắn có thể dễ dàng đối phó với những kẻ yếu hơn. Nhưng nếu đối mặt với kẻ mạnh ngang hoặc chỉ yếu hơn một chút thì sao, chắc chắn hắn sẽ thất bại. Các ngươi nên chú ý điều này "

Có tiếng cười nhạt. Đó là một tiếng cười đồng ý với nhận xét kia cũng là tiếng cười khinh miệt cho kẻ yếu.

"Với ý nghĩ đó, tôi xin hỏi, chúng ta làm gì? Rút lui sao? Tôi không nghĩ rằng vụ xung đột này sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn thiệt hại"

"Ngu ngốc."

Giọng nói của Zero đầy tức giận.

"Nếu chúng ta không giết kẻ phá hủy kĩ viện này, danh tiếng của chúng ta sẽ tụt dốc. Thời điểm này không cần xem xét mất mát nữa. Toàn bộ Six Arm sẽ cùng nhau truy đuổi mục tiêu- 'Undying King' Deibanock "

Người mặc áo choàng giơ tay ra. Bàn tay không thuộc về người sống đã nắm chắc một quả cầu. Quả cầu phản ứng với cảm xúc của chủ sở hữu và phát ra một hào quang khác thường.

"Executioner Void' Peshurian." (Trảm không đao Peshurian)

Gã đàn ông mặc giáp toàn thân vẫn im lặng nãy giờ, đấm vào ngực và lên tiếng, cùng với âm thanh kim loai va chạm.

"'Dancing Scimitar' Edstrom." (Huyết vũ loan đao Edstrom)

Với tiếng chuông ngân từ mớ kim loại trên cổ tay, người phụ nữ mặc lụa sáng cúi đầu một cách duyên dáng.

"Malmvist 'Thousand Kills'." (Thiên sát Malmvist)

Gã đàn ông cao gầy dập mạnh hai gót giầy cao gót xuống đất (TL: Tư thế của cha Pandora Actor đóa).

"Và ta," Battle Demon 'Zero! " (Đấu quỷ Zero)

Những người xung quanh Zero đồng thời gật đầu biểu thị đã hiểu

"Đầu tiên, phải trả tiền bảo lãnh cho Succulent và những kẻ bị bắt khác và thu thập thông tin. Khi đã xong ... chuẩn bị những kẻ am hiểu tra tấn. Ta sẽ cho kẻ tập kích kia biết thế nào là địa ngục. Hắn sẽ hải hối tiếc vì ngu xuẩn của mình! "

Hạ Hỏa Month (Tháng 9), ngày 3, 17:42

Sebas hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trước khi mặt trời lặn và quay về.

Climb-kun bảo vệ những người đang bị giam giữ; Succulent và ông chủ kĩ viện đều bị bắt. Có vẻ như thời gian tới họ sẽ khá bận rộn đây, cũng tranh thủ thêm được chút thời gian.

Sau cùng thi nên xử lí Tsuare như thế nào? Lựa chọn tốt nhất là đưa cô đến nơi an toàn. Tuy nhiên, theo như Sebas biết, chỉ có một nơi phù hợp mà thôi.

Sebas về đến ngôi biệt thự trong khi vẫn lo lắng.

Ông dừng lại khi chuẩn bị mở cửa. Có ai đó đứng trước cửa. Mặc dù đó là Solution, nhưng ông không hiểu tại sao cô ấy lại đứng trước cửa như thế.

Trường hợp khẩn cấp sao?

Sebas cảm thấy không ổn và mở cửa. Nhưng hình ảnh tiếp theo vượt quá sự tưởng tượng của ông và làm ông đông cứng lại.

"Chào mừng trở lại. Sebas-sama. "

Solution mặc trên người trang phục hầu gái.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sebas.

Với vai diễn là con gái của một thương nhân, trong ngôi nhà có một người xa lạ- Tsuare, Solution lại mặc trang phục của hầu gái. Vỏ bọc này không cần thiết nữa? Hoặc vì lí do nào đó mà cô ấy phải xuất hiện trong bộ trang phục này?

Nếu là lí do trước thì chắc là đã có chuyện xảy ra với Tsuare. Nếu là lí do sau-

"-Sebas-Sama, Ainz-sama đang đợi ngài."

Câu nói của Solution làm tim Sebas đập nhanh hơn.

Cho dù lúc nào cũng thản nhiên khi đối mặt với kẻ thù hoặc thủ vệ đồng cấp, nhưng Sebas lại cảm thấy căng thẳng khi nghe tin chủ nhân ghé thăm.

"T-Tại sao ..."

Khó khăn lắm ông mới thốt ra được câu hỏi. Solution nhìn chằm chằm vào Sebas mà không nói một lời.

"Sebas-sama, Ainz-sama đang đợi ngài."

Không cần phải nói thêm gì cả. Thái độ của cô ấy đã nói lên tất cả. Sebas theo sau Solution bước vào nhà.

Những bước nặng nề, giống như tên tội phạm bước đến giàn treo cổ.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-The Men In The Kingdom 2:Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Chương 1: Mở Đầu Cuộc Náo Loạn Vương Quốc

Phần 1

Cánh cửa căn phòng từ từ mở ra. Mặc dù bản lề mới được tra dầu, và đáng ra phải mở một cách nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra chậm chạp như thể nó bị đè nén bởi hai luồng áp lực khác nhau ở trong và ngoài. Nó giống như trái tim của Sebas. Nếu cánh cửa biết được những gì Sebas đang cảm nhận, nó sẽ đóng kín mãi mãi, thế nhưng nó vẫn mở ra và Sebas có thể thấy những người đang đợi ông bên trong. Đứng đợi bên trong căn phòng trống là bốn sinh vật dị hình. Đầu tiên là chiến binh màu xanh lam, cơ thể hắn toát ra luồng không khí lạnh lẽo và đứng sừng sững ở đó, trên tay cầm một thanh chiến kích. Kế bên là 1 tên ác quỷ, xúc cảm gì đang ẩn giấu dưới vẻ mặt luôn mỉm cười chế nhạo của hắn? Trên tay hắn là một thiên sứ trong hình dạng bào thai với đôi cánh trông giống như những nhánh cây .

Và cuối cùng là -

"Thần không có lời bào chữa nào cho việc chậm trễ này."

Sử dụng tất cả ý chí để ngăn sự run rẩy trong thanh âm của mình, Sebas cúi người trước người duy nhất đang ngồi. Đối với Sebas, chỉ có duy nhất 1 người mà ông cúi đầu với sự tôn kính và sợ hãi. Một trong 41 Đấng Tối Cao.

-Ainz Ooal Gown.

Người thống trị Nazarick, người nắm sức mạnh tối cao. Trên tay nắm thanh "quyền trượng Ainz Ooal Gown', tỏa ra hào quang bóng tối. Trong đôi mắt trống rỗng của ngài có ánh lửa yếu ớt luôn chập chờn. Sebas có thể cảm nhận đôi mắt đấy đang chậm rãi nhìn lướt qua bộ dạng đang quỳ của ông.

"Đừng lo lắng về điều đó Sebas. Đây là lỗi của ta khi đã xuất hiện không báo trước. Vào đi, chúng ta không thể nói chuyện nếu ngươi cứ tiếp tục quỳ ở đó."

"Vâng."

Sebas đáp lại với giọng nói nặng nề và đứng lên trong khi đầu vẫn cúi gằm xuống. Khi ông bước lên trước một bước, ông cảm thấy một cơn gió lạnh xuyên thấu qua cơ thể mình. Sebas có thể cảm nhận thái độ thù địch và sát khí được giấu kín từ hai người đang đứng phía trước ông. Sebas có thể đoán được tại sao họ lại có thái độ thù địch với ông, và tự hỏi có ai nghe được nhịp đập như trống trận của tim ông.

"Tốt nhất là ông nên dừng tại đây"

Giọng nói lạnh lẽo của Demiurge vang lên ngăn bước chân Sebas. Chỗ này có chút gì đó hơi xa chủ nhân. Nó không quá xa để tiến hành nói chuyện, và nó cũng giữ khoảng cách đủ kính trọng nếu xét theo độ lớn của căn phòng.

Tuy nhiên, nếu đó là Ainz, hẳn là ngài sẽ gọi Sebas tiến lại gần hơn. Thiếu những lời nói đó khiến Sebas cảm thấy bản thân ngày càng bị cô lập.

Không chỉ có thế, khoảng cách này còn nằm trong cự ly tấn công lý tưởng của Cocytus.

Solution, người đến cùng Sebas cũng đứng chặn ngay tại cửa phòng.

"Giờ thì...."

Sebas không thể hình dung được làm sao chủ nhân có thể tạo ra âm thanh rỗng tuếch với ngón tay xương xẩu của mình

"Ta sẽ hỏi ngươi trước, Sebas. Có cần ta phải giải thích tại sao ta lại ở đây không?"

Chỉ có một lý do duy nhất. Tình huống này thôi cũng đủ nói lên tất cả.

"..Không, thần biết"

"Vậy ta muốn biết từ ngươi, Sebas. Ta được báo cáo rằng, dường như ngươi vừa thu nhận một con thú cưng rất đáng yêu thì phải?"

Quả nhiên...

Sebas cảm nhận sự ớn lạnh dọc xương sống. Và sau đó ông nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của chủ nhân, nhanh chóng trả lời.

"Vâng!"

"..Ngươi trả lời quá chậm. Ta hỏi lại lần nữa Sebas. Ngươi đang nuôi một con thú cưng?"

"Vâng, thần đang chăm sóc cô ấy"

"Vậy ta hỏi ngươi. Tại sao ngươi không báo cáo điều đó cho ta?"

Sebas nhìn chăm chăm dưới sàn nhà, vai ông rung lên, không biết phải nói như thế nào để tình hình không trở nên tồi tệ hơn. Nhìn Sebas vẫn chưa trả lời, Ainz dựa vào một bên của chiếc ghế. Âm thanh kẽo kẹt của chiếc vang lên khắp căn phòng.

"Sao vậy Sebas? Dường như ngươi đang đổ rất nhiều mồ hôi thì phải. Có cần ta cho mượn khăn tay không?"

Ainz lấy ra một chiếc khăn tay trắng và chậm rãi ném về phía Sebas một cách lãnh đạm. Chiếc khăn tay bay quá chiếc bàn và mở rộng ra trước khi rơi xuống sàn nhà.

"Ta cho phép ngươi sử dụng nó"

"Vâng, thần cảm tạ".

Sebas tiến một bước để nhặt chiếc khăn tay, nhưng còn do dự sử dụng chúng.

".. Không có gì trên đó đâu, ví dụ như là máu của thú cưng của ngươi. Ta chỉ không muốn ngươi đổ mồ hôi quá nhiều mà thôi."

"Thần xin lỗi vì đã để ngài nhìn thấy có gì đó dơ bẩn"

Sebas mở chiếc khăn tay và lau mồ hôi. Chiếc khăn chuyển màu khi đã thấm một lượng lớn mồ hôi.

"Bây giờ, Sebas. Khi ta ra lệnh cho ngươi đến thủ đô, ta đã nói ngươi phải báo cáo mọi thứ và chuyển nó về Nazarich. Bởi vì số lượng thông tin quá lớn có thể sẽ gây khó khăn cho ngươi khi phải xác định thông tin nào là hữu ích hay không. Thực tế cũng chứng minh, có rất nhiều thông tin được viết trong báo cáo là tin đồn mà thôi, đúng không?"

"Vâng chính xác là thế"

"Vậy Demiurge, để xác nhận ta sẽ hỏi ngươi, vì ngươi đã xem toàn bộ báo cáo mà Sebas đã gửi. Trong báo cáo có bất cứ đề cập nào về con thú cưng nào hay không?"

"Không, thưa Ainz-Sama. Thần đã kiểm tra lại hàng trăm lần, không có báo cáo nào như vậy."

"Vậy Sebas, Hãy nói ta tại sao ngươi lại làm như thế? Tại sao ngươi không báo cáo việc này?... Ta muốn biết tại sao ngươi lại phớt lờ mệnh lệnh của ta. Phải chăng những lời nói của ta, Ainz Ooal Gown không đủ để buộc ngươi phải làm điều đó?"

Câu nói đó làm chấn động không khí trong phòng. Sebas vội vàng trả lời

"Đương nhiên là không rồi. Đó là hành động ngu xuẩn của thần khi nghĩ rằng điều đó không đáng quan trọng để báo cáo cho người, Ainz -sama"

Căn phòng bao trùm trong sự tĩnh lặng.

Có bốn luồng sát khí tập trung vào người ông: Cocytus, Demiurge, thiên thần mà Demiurge đang bế trong tay và Solution. Chỉ với một mệnh lệnh đơn giản, họ không ngại lập tức tấn công ông.

Bản thân ông không sợ chết. Chết vì Nazarick là một vinh dự lớn lao, nhưng suy nghĩ về việc chết như một tên phản bội khiến Sebas không ngừng run rẩy. Là tạo vật của 41 đấng tối cao, chết như một tên phản bội là một sự sỉ nhục to lớn đối với ông. Trán của Sebas đầm đìa mồ hôi, một lần nữa Ainz lên tiếng:

"..Vậy điều ngươi muốn nói có nghĩa là, đó là do sự quyết định ngu xuẩn của ngươi? Có phải đó là điều ngươi muốn nói?"

"Vâng Ainz-sama. Xin tha tội cho hành động ngu xuẩn của thần"

"Hmm... Vậy sao... ta hiểu rồi"

Sau khi nghe lời xin lỗi chân thành của Sebas, giọng nói của Ainz trở lại bình thường. Như thể không còn mệnh lệnh tiêu diệt Sebas nữa, không khí áp lực trong căn phòng lập tức tan biến. Nhưng, khi Sebas chưa kịp bình tĩnh lại, thì mệnh lệnh kế tiếp của Ainz khiến trái tim ông chùng xuống.

"Solution. Mang thú nuôi của Sebas vào đây"

"Tuân lệnh"

Sau khi Solution biến mất, cánh cửa đóng lại một cách im ắng. Giác quan nhạy bén của Sebas nhận ra những bước chân của Solution bên ngoài cửa, xa dần xa dần. Tại nơi này, có bốn sinh vật dị hình: Ainz, Demiurge, Cocytus và Thiên sứ mang hình dáng lạ thường. Phải chăng lý do để họ không thèm ẩn mình là bởi vì họ không cần làm điều đó sao? Nếu bất cứ ai trong Nazarick muốn kẻ khác im lặng, giết là cách đơn giản nhất. Đáng ra ông nên thả cô ấy sớm hơn. Sebas suy nghĩ rồi lắc đầu, điều đó đã quá trễ. Ông cảm thấy 2 người đang xuất hiện ở cửa.

Ta phải làm gì đây?

Sebas nhìn lên trần nhà trống rỗng. Nếu cô ấy đến đây, thì ông buộc phải lựa chọn, nhưng chỉ có một lựa chọn duy nhất. Ông nhìn vào Demiurge và Ainz, người vẫn đang nhìn mình, và ông một lần nữa cúi đầu xuống. Một tiếng gõ vang lên tại cánh cửa và nó mở ra. Có 2 người phụ nữ đang đứng ở đó.

"Thần đã mang cô ta đến"

Ngay cả khi quay lưng lại, ông vẫn có thể nghe tiếng Tsuare thở hổn hển nơi cửa. Có thể cô ấy hoảng sợ sau khi nhìn thấy ác quỷ, Demiurge. Có thể cô ấy sợ hãi khi thấy một con côn trùng khổng lồ, Cocytus. Có thể cổ ấy kinh hãi sau khi thấy một thiên thần trong dạng bào thai. Hoặc có thể cô ấy hóa đá khi thấy vị vua của cái chết, Ainz. Hoặc có thể là tất cả mọi điều trên cộng lại.

Không khí trong căn phòng lập tức giảm xuống khi Tsuare đứng trước mặt bọn họ. Đối với họ, cô ta là hiện thân của những sai sót và thất bại của Sebas. Tsuare không ngăn bản thân mình ngừng run rẩy trước những thái độ thù địch hướng về phía cô. Trong thế giới này, thủ vệ là những sinh vật tối thượng, và tất cả những sinh vật yếu ớt phải run rẩy sợ hãi khi đứng trước họ. Thực tế Tsuare không khóc ngất đã là một kỳ tích. Tuy Sebas không nhìn được phía sau, nhưng ông có thể cảm nhận Tsuare đang nhìn mình. Có lẽ sự dũng cảm của cô đến từ việc Sebas có mặt trong căn phòng này.

"Cocytus, Demiurge, dừng lại. Hãy học tập từ Victim"

Với giọng nhẹ nhàng, Ainz đã lên tiếng khiến không khí đã thay đổi hoàn toàn. Không, phải nói là sát khí hướng về phía Tsuare đã hoàn toàn biến mất. Ainz duỗi cánh tay trái về phía Tsuare và ra hiệu cho cô bước vào.

"Vào đây, con người, thú cưng của Sebas, Tsuare"

Cô bước vào căn phòng với những bước run rẩy.

"Ngươi không định chạy trốn, rất dũng cảm. Hay ngươi đã nghe được điều gì đó từ Solution? Vận mệnh của Sebas sẽ được quyết định dựa trên hành động của ngươi."

Tsuare không ngừng run rẩy, không thể cất nên lời. Sebas cảm thấy ánh nhìn của cô lên lưng mình ngày càng mãnh liệt. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để ông hiểu cô đang cảm thấy gì. Không ngập ngừng, Tsuare đứng ngay sau Sebas khi cô bước vào phòng. Cocytus chậm rãi di chuyển và đứng phía sau cô như đang đợi một điều gì đó. Tsuare nắm lấy một góc tay áo của Sebas. Sebas có thể nhớ lại lần đầu tiên khi cô nắm lấy ông trong con đường. Có lẽ nếu ông hành động khôn ngoan hơn, điều này sẽ không xảy ra.

Demiurge nhìn Tsuare trong phong thái lạnh lùng và rồi bất thình lình-

"Quỳ ngay lập--"

-Tiếng lách tách của ngón tay rung lên.

"-Không sao, Demiurge. Ta rất thưởng thức sự dũng cảm của cô gái này nên, ta, người thống trị Nazarick sẽ tha lỗi cho cử chỉ thiếu lễ độ đó".

"Cho thần gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất."

Ainz chầm chậm gật đầu với lời xin lỗi của Demiurge.

"Vậy thì..."

Chiếc ghế rít lên khi sức nặng bị di dời.

"Đầu tiên xin tự giới thiệu, ta là Ainz Ooal Gown, chủ nhân của Sebas".

Đúng thế. 41 Đấng tối cao, họ cai quản tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng của Sebas. Lời tuyên bố của chủ nhân làm cho Sebas cảm thấy rất hạnh phúc. Bất hạnh sao, niềm hạnh phúc đó chỉ đủ để làm lưng của Sebas rung lên chút ít. Đó không phải bởi vì Tsuare đang có mặt tại đây, mà đó là do khoảnh khắc ông đã quên mất sự hiện diện của cô. Không, nó là điều gì khác nữa. Ngay khi Sebas đang nghĩ về điều đó, cuộc nói chuyện tiếp tục

"Ah... Tôi.."

"Không sao, Tsuare. Ta chỉ cần thế để biết ngươi còn hiện diện. Ngoài ra ta không có hứng thú gì đối với ngươi. Ngươi chỉ đơn giản là đứng ở đó. Ngươi sẽ hiểu ra tại sao ta lại gọi ngươi sớm thôi".

"Thế là.."

Ánh đỏ trong hốc mắt Ainz dịch chuyển.

"Sebas, ta muốn nghe từ ngươi. Ta yêu cầu ngươi phải hành động cẩn thận nhất có thể, phải không."

"Vâng"

"Vì một con đàn bà vô giá trị, ngươi đã vướng vào những việc không đáng có, đúng không?"

"Đúng, thưa ngài"

Tsuare cảm thấy lung túng khi Ainz đề cập đến từ "vô giá trị", nhưng Sebas vẫn giữ thái độ im lặng.

"...Ngươi có nghĩ đây là hành động ngang bướng trái lệnh của ta không?"

"Thần xin thứ lỗi về những suy nghĩ nông cạn của thần đã là làm người không hài lòng. Thần xin nhận sự trách phạt, và những việc như thế về sau không bao giờ xảy ra nữa-"

"Tốt"

"Thưa ngài?"

"Ta nói là tốt thôi"

Ainz sửa lại điệu bộ lần nữa và cái ghế rít lên

"Mỗi người đều có lúc sai lầm. Sebas, Ta tha thứ cho sự vượt quá quyền hạn của ngươi"

"Thần cảm ơn, Ainz-sama. Vì sự nhân từ của người"

"Nhưng mỗi sai lầm đều có cái giá của nó.... Giết nó!"

Không khí trong phòng lập tức tràn đầy căng thẳng, và có cảm tưởng như nhiệt độ đã giảm đi vài độ. Không, không đúng. Chỉ có duy nhất một người cảm nhận điều đó chính là Sebas. Không một ai trong Nazarick cử động

Sebas nuốt nước miếng.

Ông được ra lệnh để giết cái gì? Không, không cần phải hỏi. Sự thật hiển nhiên khiến tim Sebas nặng trĩu.

"Thần... xin phép hỏi lại"

"Hmm.. ý ta là ngươi phải tiêu diệt gốc rễ gây ra sai lầm của ngươi, thêm nữa là chuộc lỗi của bản thân. Nếu bất cứ dấu tích sai lầm nào vẫn còn, nó sẽ là tấm gương xấu cho những kẻ khác. Ngươi là quản gia của Nazarick, là người đứng trên nhiều người. Nếu một người nào đó đứng ở vị trí quan trọng như thế mà không làm điều gì để chỉnh sửa sai lầm của mình..."

Sebas thở hơi thật sâu và hít vào lần nữa. Ông, người không bao giờ lẩn trốn ngay cả khi đố diện với kẻ địch mạnh nhất, bây giờ cảm thấy như một con một con mồi nhỏ bé bị dồn vào chân tường bởi thú săn mồi.

"Sebas, ngươi sẽ là ngươi làm theo quyết định của 41 đấng tối cao, hay ngươi là người sẽ đi theo quyết định của bản thân mình?"

"Thần.."

"Không cần nói nữa, cho ta xem hành động của ngươi"

Ainz nhắm mắt, và mở ra lần nữa.

Do dự, ngập ngừng trong một giây, không, ngay cả trong 1 giây cũng là quá lâu. Nó đủ để cho những tôi tớ trung thành như Cocytus, Demiurge hay Soluation khó chịu. Trong khoảng thời gian đó, Sebas đã đưa ra quyết định.

Sebas là quản gia của Nazarick. Ông chỉ là thế, không hơn. Sự do dự ngu xuẩn đã khiến ông lâm vào tình thế này. Nếu ông quay lại, điều này có lẽ sẽ không xảy ra. Tất cả đều là lỗi của ông.

Đôi mắt Sebas toát ra vẻ kiên quyết. Ông quay về hướng Tsuare và đôi tay cô buông ra. Chúng lơ lửng trong không khí, do dự trong khoảnh khắc trước khi rút xuống. Tsuare đã biết được quyết định của Sebas khi cô nhìn vào mắt ông.

Cô mỉm cười và nhắm mắt. Không có bất cứ dấu hiệu của sự sợ hãi hay tuyệt vọng trên gương mặt cô. Đó là khuôn mặt như một kẻ tử vì đạo, cô đã sẵn sàng chấp nhận số phận của mình. Ngay cả động tác của Sebas cũng không có một chút gì do dự. Sebas điềm tĩnh, hành động của ông là hành động của bất cứ đầy tớ trung thành nào cũng phải thực hiện. Không có lý do gì để chống lại mệnh lệnh chủ nhân.

Không có hối hận. Chỉ có sự trung thành.

Sebas nắm chặt nắm đấm của mình, để ban cho cô sự khoan dung duy nhất ông có thể, một cái chết nhanh chóng. Nắm đấm của ông lao thẳng tới đầu của Tsuare.

Và sau đó...

-Có cái gì đó chặn lại nắm đấm của ông.

"Ngươi làm gì vậy?"

Nắm đấm của Sebas, dự tính đấm bay đầu Tsuare đã bị chặn lại. Một trong những cánh tay của Cocytus đã nắm lấy tay ông. Chặn ông thi hành mệnh lệnh chủ nhân, Cocytus đang định làm gì? Tuy nhiên sự ngạc nhiên của Sebas ngay lập tức bay biến.

"Dừng lại, Sebas".

Khi Sebas dự định tấn công một lần nữa, Ainz đã lên tiếng. Không có bất kỳ lời trách phạt nào cho cho hành động của Cocytus, chỉ có duy nhất mệnh lệnh cho Sebas đứng lên. Nói cách khác, Cocytus chặn Sebas đã được tính toán từ trước.

Mọi thứ chỉ là một màn kịch được tạo ra để thử thách ý chí và lòng trung thành của Sebas. Tsuare hơi mở mắt ra, xác nhận rằng mình không chết. Khi cái chết không xảy ra, toàn bộ căng thẳng trong căn phòng dần dần tan biến. Chân cô tưởng chừng như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, nhưng Sebas không làm gì cả. Không, ông có thể làm được điều gì? Khi ông là người đã bỏ rơi cô trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, Cocytus và Ainz bắt đầu nói chuyện với nhau

"Nó, quả thật là cú đấm chết người"

"Ta tuyên bố lòng trung thành của Sebas không có gì đáng nghi ngờ. Ngươi vất vả rồi, Sebas"

"Vâng"

Sebas cúi đầu xuống với biểu lộ cứng nhắc

"Demiurge. Có phản đối gì không?"

"Không, thưa chủ nhân"

"Cocytus."

"Không"

"...Victim?"

"Poku no pico ......JAV HD" (không thưa ngài)

"Vậy chúng ta sẽ tiến đến vấn đề kế tiếp"

Ainz đứng dậy bật tách tách ngón tay và để áo choàng đu đưa theo từng đợt của cánh tay

"Cám ơn Sebas, chúng ta đã thu thập rất nhiều thông tin. Không còn lý do gì để nán lại ở đây thêm nữa. Chúng ta sẽ trở về Nazarick. Sebas, ta sẽ để con pet đó cho ngươi chăm sóc. Chỉ cần lòng trung thành ngươi không có gì thay đổi, ta sẽ không can thiệp vào, tuy nhiên chúng ta cần "kiểm tra" một chút trước khi thả nó đi. Sẽ rất phiền phức nếu nó đi xung quanh và "kể chuyện", phải không Demiurge?"

"Vâng, chính xác là như thế. Cho đến khi nào kẻ địch bí ẩn còn tồn tại, chúng ta phải tránh bị rò rỉ thông tin về chúng ta."

"Vậy,sau đó chúng ta nên làm gì?"

"...Hay để thần kiểm tra nó trước?"

"Ý hay...Sebas, về việc của Tsuare chúng ta sẽ bàn lại sau. Hiện tại tuy không giết nó, nhưng chưa chắc việc đó sẽ không xảy ra"

Sebas không thể che giấu sự ngạc nhiên. Những lời nói đó chỉ ra rằng số phận của Tsuare vẫn còn chưa rõ, có nghĩa là ngay cả Chúa tể của Nazarick vẫn chưa có quyết định sao?

"Ainz sama, có phải do lỗi của thần mà chúng ta phải rời khỏi dinh thự này - Thủ đô?"

"Đúng là thế, mà cũng không phải thế. Như ta đã nói ban đầu, chúng ta đã có được toàn bộ thông tin chúng ta cần. Chỉ là không còn lý do gì phải ở lại đây, để an toàn hơn ta quyết định sẽ rời khơi nơi này. Demiurge, ta sẽ mang Victim và trở về trước".

Ainz nhận bào thai thiên sứ và khởi động phép thuật.

"Greater Teleportation!"

Ainz vỗ vào chiếc áo choàng như diễn viên khi thi triển pháp thuật. Thân hình Ainz từ từ đi vào trong lỗ đen rồi biến mất hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, Sebas cảm thấy mơ hồ khi thấy hành động của Chủ nhân, điều mà ông chưa từng chứng kiến trước đây, nhưng ngay lập tức ông đã lấy lại sự bình tĩnh.

"Demiurge, cô ấy có vẻ rất mệt, nên tôi muốn cô ấy nghỉ một chút. Tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì nếu tôi mang cô ấy đi"

"Tôi cho rằng ông đúng, Sebas."

Demiurge mỉm cười, nhẹ nhàng tiến về phía cửa như thể ai đó đang dẫn hắn ta ra ngoài.

"Tuy nhiên, tôi phải nói điều này để ông nhớ rằng chúng tôi sẽ gọi cô ta nữa nếu cần thiết. Có thể không thật sự cần thiết, tôi không muốn đuổi mèo bắt chuột trong thủ đô"

"Xin hãy theo tôi"

"Vâng"

Tsuare trả lời với giọng mệt mỏi và theo chân Sebas với đôi chân chậm chạp, những bước chân của họ vang vọng trong hành lang. Họ đi trong im lặng và chẳng bao lâu đã đến phòng Tsuare. Nơi đó không xa, nhưng với họ dường như đó là một khoảng cách khá xa. Chỉ khi đến trước cửa, Sebas mở miệng như thể ông đã suy nghĩ và đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ không xin lỗi về điều đó"

Ông cảm thấy Tsuare lưỡng lự phía sau ông.

"Nhưng, đó là lỗi của tôi khi nhận lệnh phải giết cô. Nếu tôi thận trọng hơn, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".

"...Sebas-sama."

"Tôi là đầy tớ trung thành với Ainz Sama và 41 đấng tối cao. Ngay cả khi một tình huống tương tự xảy ra, tôi vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài.... Vì thế, hãy hạnh phúc ở thế giới loài người. Tôi sẽ thỉnh cầu người cho phép điều đó xảy ra..... Ainz-sama có thể thao túng ký ức, vì thế tôi sẽ nhờ người xóa những ký ức đau thương của cô, và hãy sống thật hạnh phúc".

"Ngay cả những ký ức về ông sao?"

".. Đương nhiên rồi. Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu cô nhớ tôi".

"Vậy thì điều tốt đẹp cho tôi là gì?"

Sebas cảm nhận một ý chí mạnh mẽ trong từng lời nói của Tsuare, và ông quay mặt về phía cô. Sebas mặt đối mặt với người phụ nữ vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng đầy ý chí mạnh mẽ trong ánh mắt của cô. Ông suy nghĩ làm sao để thuyết phục cô, Nazarick là một nơi tuyệt vời, được ban phước lành bởi đấng tối cao. Tuy nhiên,suy nghĩ đó chỉ giới hạn đối với 41 đấng tối cao và các NPC của Nazarick. Đó không phải là nơi dành cho những sinh vật thấp hèn có thể sinh sống, đó cũng không phải là nơi chấp nhận những sinh vật yếu đuối như Tsuare. Đó là điều không thể nếu không có sự chúc phúc của chủ nhân, do đó Sebas nói:

"Tôi nói cô nên sống giữa đồng loại của mình."

"Hạnh phúc của em là được ở cùng với Sebas-sama. Vì thế làm ơn hãy mang em theo"

Sebas cảm thấy thương hại cho Tsuare

"Cô có thể thấy được niềm vui ngay cả trong những việc tầm thường nhất. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản thế bởi vì những địa ngục mà cô đã trải qua"

Bởi vì cô đã trải qua những việc tồi tệ, cô cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong những điều kiện thấp kém nhất. Sebas đánh giá là thế, tuy nhiên Tsuare đã phủ nhận với một nụ cười.

"Em không nghĩ nơi này là địa ngục. Em có thể ăn đúng giờ, em có một công việc đúng nghĩa... Em được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, cuộc sống ở đó rất khó khăn".

Trong khoảng khắc Tsuare nhìn vào khoảng không xa xăm trước khi cô đối diện với Sebas lần nữa.

"Chúng em lao động cực lực trên mãnh đất đó nhưng vẫn bị đói, những tên địa chủ đã lấy hầu hết vụ mùa. Chỗ còn lại chẳng đủ để nuôi bản thân. Hơn nữa chúng em là món đồ chơi cho hắn. Ngay cả khi em gào thét, hắn vẫn cưỡng hiếp em khi hắn cười. Khi cười. em chỉ là..."

"Ta hiểu".

Sebas ôm Tsuare, khi cô đang cười một cách tàn nhẫn, và nhẹ nhàng choàng cánh tay qua vai cô. Lúc đó, ông cảm nhận nước mắt cô tuôn ra như con đập bị vỡ. Với Tsuare, thế giới con người là thế đó.

Sebas tự nghĩ, lựa chọn nào tốt nhất? Chỉ có một câu trả lời. Tuy nhiên, điều này cũng có khả năng cao là ông phải gánh chịu cơn thịnh nộ của chủ nhân và ông phải giết Tsuare.

"Có thể cô sẽ chết"

"Nếu đó là bởi bàn tay của ông, người đã cứu em khi em sắp chết thì..."

Sebas đã đưa ra quyết định khi ông nhìn ra biểu hiện kiên định của Tsuare.

"Tốt thôi, Tsuare. Tôi sẽ hỏi Ainz-sama để đưa cô về Nazarick"

"Cảm ơn ngài"

"Quá sớm để cảm ơn tôi. Nếu ngài yêu cầu tôi giết cô, dĩ nhiên là..."

"Em đã chuẩn bị"

"Vậy...sao"

Sebas thả lỏng cánh tay và định bước đi, nhưng Tsuare không để ông đi. Cô ngước nhìn ông trong khi nắm chặt áo ông. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự mong chờ. Sebas có thể đóan được, tuy nhiên ông không nhận ra được sự mong chờ là gì. Ngoài ra, ông còn chuyện phải xác nhận với cô.

"Tôi muốn chắc chắn một điều. Cô sẽ không hối hận khi từ bỏ thế giới con người chứ? Cô sẽ muốn quay trở lại đó không?"

Bởi vì khi cô đến Nazarick không có nghĩa là cô sẽ không bao giờ thấy lại thế giới con người lần nữa. Sẽ chẳng có một lý do đặc biệt nào để giam giữ cô ấy, tuy nhiên không có nghĩa là điều đó không có khả năng.

"Em muốn được gặp mặt em gái lần nữa... Tuy nhiên em không muốn nhớ về quá khứ".

"Tôi hiểu. Vậy hãy đợi trong phòng này. Tôi sẽ đi gặp Ainz-sama."

"Em sẽ đợi"

Tsuare rời Sebas và choàng đôi tay của cô quanh cổ ông. Bỏ mặc việc Sebas đang bối rối về việc cô đang làm, cô rướn chân lên. Trong khoảng khắc, Sebas và Tsuare môi kề môi. Đó chỉ trong khoảnh khắc ngắn môi họ chạm nhau trước khi Tsuare quay bước đi.

"Cảm giác như bị điện giật".

Tsuare quay đi chạm môi cô với hai ngón tay của mình.

"Đây là lần đầu tiên em có một nụ hôn hạnh phúc"

Sebas không nói nên lời, nhưng Tsuare mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy em sẽ đợi ở đây. Đi cẩn thận Sebas-sama"

"Ah, yes..... Tôi sẽ giữ gìn nó."

"Có chuyện gì xảy ra vậy. Mặt ngài đang đỏ"

Đây là câu đầu tiên Sebas được nghe khi trở lại phòng. Bị phát hiện, Sebas thở dài một hơi. Biểu lộ cảm xúc trái ngược không thích hợp với một người đang định diện kiến chủ nhân của mình. Ngăn tay trái lại, cánh tay mà vô tình định sờ vào cặp môi, Sebas trở lại khuôn mặt bình thường

"Không có gì cả, Demiurge-sama"

"Không cần thiết phải sử dụng kính ngữ với tôi. Cũng không cần làm điều đó trước mặt đấng tối cao Ainz-sama. Về phía ông thì sao Cocytus?"

"Không vấn đề gì"

Sebas gật đầu biểu lộ ông đã hiểu điều hai thủ vệ nói.

Sau 5 phút, không gian trong căn phòng lại bị bóp méo. Sau đó, trong căn phòng lại có thêm một người, đó là Ainz. Ngài không cầm theo cây trượng Ainz Ooal Gown như khi người cầm trước đó và cũng không thấy Victim ở đâu. Sebas, Cocytus, Demiurge, Solution, cả bốn người có mặt trong phòng đều quỳ xuống.

"Các ngươi làm rất tốt, đứng lên đi":

Ainz đi đến sau chiếc bàn làm việc và ngồi xuống.

Tất cả bốn người đứng dậy và nhận ra chủ nhân của họ đang có tâm trạng tốt.

"Bây giờ, Demiurge. Việc xảy ra vừa rồi đã cho thấy là ngươi quá cẩn thận chăng? Ta chưa bao giờ có một suy nghĩa là Sebas sẽ phản bội chúng ta. Ngươi quá cẩn trọng. Chẳng phải chúng ta đã xác nhận nó tại Throne Zone rồi sao?"

"Thần xin lỗi đã làm người phải lo lắng. Việc Ainz-sama vui lòng tiến hành làm theo sự gợi ý vô dụng của thần, thần vĩnh viễn biết ơn vì điều đó".

"Được rồi. Ngay cả ta cũng đã có sai lầm. Nếu ta biết Demiurge đưa ra sự lựa chọn thứ hai, ta có thể nghỉ ngơi dễ dàng hơn. Hơn nữa, ta không phải là người nhỏ mọn để khiển trách những lời chỉ bảo."

Ainz quay đi khỏi Demiurge, người đang cúi thấp mình.

"Vậy việc chúng ta cần thảo luận bây giờ là về việc sẽ làm gì với thú cưng của ngươi, Sebas".

Sebas giật bắn người.

"Vâng"

Ông cẩn thận quan sát biểu hiện của chủ nhân như ông đang cố tìm ra những từ ngữ để có thể nói.

"Ngươi định làm gì với Tsuare?"

Sự im lặng gián đoạn đến trước khi cuộc nói chuyện được tiếp tục.

"Xem nào. Ta tin là ta đã nhắc đến việc là nếu đơn giản để cô ta đi, thông tin liên quan đến Nazarick có thể bị truyền ra ngoài."

Demiurge gật đầu trước cái nhìn của Ainz

"Cũng có thể có trường hợp đó, Ainz-sama. Người định làm gì với cô ấy?"

"Ta sẽ thao túng trí nhớ, và rồi.... đưa môt ít tiền rồi thả ra ở một nơi thích hợp nào đó."

"Ainz sama, thần nghĩ giết chết ả là biện pháp dễ dàng nhất".

Solution gật đầu như thể cô ấy đồng ý với Demiurge. Với sự chống đối này, Ainz lại chìm đắm trong những suy nghĩ một lần nữa. Nếu hai người đã đồng ý...Có lẽ nên quyết định như thế, Sebas bước một bước về phía trước. Một khi chủ nhân đã quyết định, sẽ rất khó để thay đổi điều đó. Ngay cả khi chủ nhân có ý tha thứ đi chăng nữa, mình sẽ mất tất cả địa vị trong lòng Demiurge, Cocytus và Solution. Nếu ông bất cẩn không đồng ý, có khi ông sẽ nhận sự không hài lòng của chủ nhân.

Nhưng đây chính là lúc tốt nhất để nói

Sebas cố gắng đưa ra một quan điểm trái ngược với Demiurge, tuy nhiên ông không có bất cứ cơ hội nào. Đó là bởi vì Ainz đã nói trước khi ông kịp phát biểu.

"Không cần thiết phải thế Demiurge. Ta không muốn giết môt ai đó mà không có một lý do xác đáng. Ngay khi nó là một sinh vật hạ đẳng, ngươi không thể sử dụng được nó nếu chúng đã chết. Chỉ cần chúng còn sống, chúng sẽ hữu dụng trong một lúc nào đó."

Sebas thở ra một hơi dài như vừa trút đi được gánh nặng trong lòng. Vận mệnh của Tsuare vẫn chưa được quyết định. Vẫn còn cơ hội.

"Thần hiểu..... Vậy thần có nên để nó làm việc trong đồn điền chăn nuôi của thần không?"

.

"Ah, nơi mà ngươi đang nuôi dưỡng Chimaeras phải không? Lại nói về điều này, những con đó có thích hợp để tiêu thụ không? Chúng ta cũng cần phải sản xuất lương thực cho Nazarick nữa."

Ánh mắt của Demigure tránh nhìn vào Ainz, người đang lẩm bẩm:"Thịt Chimaera... Không, Chimaera hamburger.."...và đi thơ thẩn xung quanh trước khi quay lại.

"Chất lượng thịt không xứng để tiêu thụ trong Nazarick.."

Demiurge mỉm cười trong khi không đề cập về nó.

"Dĩ nhiên, chúng ta đang xẻ thịt vật nuôi chết để nuôi dưỡng những con còn sống. Nó sẽ rất khó để ăn toàn bộ một con nên chúng ta sẽ nghiền ra trước."

"Hmm, ăn thịt đồng loại à? Ta nghĩ chúng cũng chỉ là sinh vật mà thôi".

"Đúng như người nói, Ainz-sama. Chính điều đó làm chúng dễ thương và làm đồ chơi cho chúng ta. Dù sao, chúng cũng là động vật ăn tạp và cũng ăn những thứ như là lúa mạch. Nếu điều này không quá đáng, thần xin người hãy cung cấp cho thần thêm lúa mạch. Trữ lượng trong kho không còn nhiều."

"Chúng là nguồn nguyên liệu quý giá cho Scroll. Ta không thể để chúng đói được. Để xem nào... Sebas, trước khi rời khỏi đây, ngươi hãy mua lượng lớn lúa mạch và gửi cho Demiurge."

"Như người yêu cầu. Vì là số lượng lớn, thần sẽ thuê nhà kho và trữ lúa mạch. Thần phải làm gì để vận chuyển về Nazarick?"

"Để xem....Shalltear sẽ sử dụng [Gate] để vận chuyển mọi thứ về Nazarick. Liệu có ổn thỏa không khi ta để ngươi tiếp quản mọi thứ sau đó, Demiurge?"

"Vâng, thần sẽ tiếp quản mọi thứ từ đó"

"Demiurge, mọi đóng góp của ngươi cho Nazarick đều to lớn. Đáng để khen thưởng".

"Không có điều gì làm thần vui hơn, Ainz sama. Những lời tán thưởng từ người đã tiếp thêm sức mạnh cho thần hơn nữa."

"Vậy thì, ngươi có chắc là không làm việc quá sức không? Ngươi được gọi mỗi khi có điều gì đó xảy ra, xây dựng nông trại để sản xuất cuộn giấy ma thuật, và rất nhiều những vấn đề quan trọng khác. Ta tự hỏi không biết ngươi có ổn không?"

Demiurge mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc chân thật mà từ trước đến giờ Sebas chưa bao giờ nhìn thấy.

"Quả là vinh dự lớn lao cho thần khi được người quan tâm. Nghỉ ngơi thì dễ dàng thôi, tuy nhiên thần chỉ mong muốn được tận hưởng niềm vui trong công việc, và làm việc như thế không nhiều cho lắm. Dù sao, khi nào thần cảm thấy cần được giúp đỡ, thần sẽ thỉnh cầu ngay lập tức"

"Vậy cứ làm như thế đi"

Sebas nghĩ về ý định thực sự về trang trại chăn nuôi của Demiurge và cau mày về mặt trái của nó. Cùng là đồng đội trong Nazarick phụ vụ cho các đấng tối cao, ông hiểu rất rõ những sở thích của Demiurge. Ngay cả nếu đó là quái vật tạp chủng mà hắn hướng đến - Bất thình lình, một điều gì đó hiện ra trong đầu Sebas. Ông mơ hồ nhận ra sinh vật nào mà Demiurge đang giữ trong trang trại chăn nuôi của hắn.

Liệu đó có tốt không để Tsuare tiến vào một nơi như thế? Demurge có thể bảo vệ cô ấy về mặt thể xác, như về mặt tinh thần thì sao? Cuộc nói chuyện giữa Demiurge và Chủ nhân đã dừng lại. Đây chính là lúc phải nói ra. Sebas quyết định và hướng đến chủ nhân.

"Ainz-sama."

"Có gì không Sebas?"

"Liệu điều này có được không nếu..."

Ông hít một hơi sâu. Đây là một ván bài. Một ván bài nguy hiểm. Nhưng ông cần phải chơi nó.

"Thần nghĩ về việc cho phép Tsuare làm việc bên trong Nazarick."

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng, và Ainz hỏi Sebas.

"Lúc trước ta đã từng hỏi Cocytus một câu hỏi tương tự. Sebas, chúng ta sẽ có lợi gì từ việc này?"

"Vâng, đầu tiên cô ấy phù hợp trong việc nấu ăn. Hiện tại, người duy nhất có khả năng nấu nướng là đầu bếp chính và Sous chef. Yuri là một ngoại lệ. Sẽ rất thuận tiện nếu Nazarick có thêm một người nữa đảm nhận vị trí nấu nướng. Ngoài ra, sắp xếp địa vị cho con người làm việc cho Nazarick cũng có ích lợi của nó. Nếu chúng ta cho thấy ngay cả những sinh vật yếu đuối như con người cũng có thể làm việc cho Nazarick thì-"

"Ta hiểu Sebas"

Ainz kết thúc lời nói của Sebas về việc Tsuare sẽ mang lại ích lợi thế nào cho Nazarick

"Sebas ta hiểu những điều ngươi muốn nói. Ta cũng rất quan tâm về vấn đề rằng ta có quá ít người có khả năng nấu nướng".

"Nhưng Ainz sama, liệu nó có thể nấu được thứ gì xứng với Nazarick không?"

Sebas nhìn chằm chặp vào Demiurge với ánh mắt hình viên đạn. Demiurge chỉ đơn giản cười và nhìn ông.

Thằng khốn - Sebas nuốt những lời đó trong miệng mình.

Ainz đã tha thứ cho ông, nhưng với Demiurge thì không. Đó là lý do chắc chắn vì sao hắn vẫn gây trở ngại với ông về vấn đề phải làm gì với Tsuare.

"Hẳn phải có giá trị đúng không. Ngươi nghĩ sao Sebas".

"Tsuare hầu như chỉ nấu những món ăn gia đình. Để nói những món đó phù hợp với Nazarick... Thần không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn"

"Món ăn gia đình. Tôi nghi ngờ món khoai tây luộc có thể phù hợp với Nazarick."

"Thần tin chắc Demiurge đang có một tầm nhìn hạn hẹp. Có lẽ cô ấy chỉ có thể nấu những món ăn gia đình bây giờ, nhưng bếp trưởng có thể dạy cô ấy. Chúng ta cần nhìn vào tương lai".

"Vậy tại sao không để nó giúp trang trại chăn nuôi của tôi? Nghiền nhỏ thịt chỉ là chuyện vặt thôi mà?"

"Ta-"

Ainz nhìn khung cảnh náo động một cách im lặng. Qua họ, anh có thể thấy được những cảnh trong quá khứ. Bóng ma của những kẻ sang tạo, ảo ảnh trong quá khứ..."

♦ ♦ ♦

"Vậy chúng ta sẽ làm gì trong hôm nay"

"Đến Fire Giants"

"Đến Ice Dragons".

"ha.. Ulbert-san. Ông không nhớ rằng có người đang cần vật phẩm quý hiếm từ Boss Fire Giants à, Surt?"

"Dường như chính Touch Me-sama mới là người không nhớ có ai đó cần phải giết Ice Dragon để hoàn thành yêu cầu chuyển cấp".

"..Có thể là thế, nhưng Yamaiko-san cần vật phẩm quý để nâng cấp đồ".

"Không thực sự thì tôi không.."

"Ông muốn nói là "hỏa khởi nguyên"? Vậy thì ông cũng cần "băng khởi nguyên". Hãy đến Ice Dragons nào."

"..Nhờ các vật phẩm trả tiền, bây giờ nó sẽ rất dễ đánh rơi. So với Dragon , Sturt có độ rớt khó hơn, vậy hãy đánh nó trước nào."

"Thế thì tôi sẽ mua nó bằng vật phẩm trả tiền bây giờ.""

"Nhưng nhưng nhưng..."

"Hay là đi săn những con quái khêu gợi như Succubus?"

"Im lặng em trai"

"Nếu đó là yêu quái, tôi muốn săn Lords of the Seven Deadly Sins. Dĩ nhiên là chúng ta cần có sự chuẩn bị."

"...Touch Me-sama, đừng đánh lẻ nữa. Với lượng thành viên hiện tại, chúng ta có thể dễ dàng hạ con Ice Dragon mà."

"Không không, phải chăng ông tính solo, Ulbert-San? Đã có khi nào chúng ta quan tâm đến tính hiệu quả chưa?"

"Top mage và top warrior hãy dừng đánh nhau.."

"Họ đã như thế ngay từ buổi đầu. Ngay cả khi tôi mời họ tham gia vào guild".

"Để nói với tên ngớ ngẩn thế, một tên béo đá hồng, Touch me-san thật dũng cảm"

"Teapot-san, Peroronchino-san, tôi có nên sử dụng quyền hạn của chủ Guild để thiết lập chế độ cấm nhặt vũ khí?"

"Phải chăng có vài guild đã đưa hướng dẫn về Lords of Seven Deadly Sins trước đây?"

"Họ đã chiến thắng 'Pride', mới vừa upload hôm nay"

"Họ nói WI sẽ rớt sau khi chiến thắng tất cả, vì chúng là mối đe dọa mang cấp World"

"Nói về WI, sao chúng ta không sử dụng Calroic Stone để làm lõi golem?"

"Nuuboo-san, chúng ta nên tập trung vào vũ khí"

Tạo áo giáp cũng không tệ đâu

"Chúng ta có nên nghĩ nhiều về điều này không? Vì đồ mà chúng ta có thể hỏi GMs tạo ra, chúng ta nên suy nghĩ về nó nhiều hơn"

"Đúng không? Momonga-san?"

"Tôi biết làm sao để lấy nhiều hơn Caloric Stone, nhưng chúng ta đã dùng quá nhiều khoáng thạch từ The Seven Hidden Mines"

"Có lẽ chả bảo giờ có thể đạt được nó ngoại trừ chúng ta sở hữu tất cả chúng. Thật đau đầu"

"Yeah, cho đến khi nào còn những guild khác sở hữu những khu vực khác nhau trong mỏ, chúng ta không thể lấy lại một khi chúng ta sử dụng chúng. Nó sẽ không giống việc họ chỉ ngồi quanh trong khi chúng ta lấy chúng lần nữa. Nghĩ sao về việc chúng ta bị rò rỉ thông tin đến nơi như Trinity? Lòng tham sẽ nổi lên và chúng sẽ tới. Chúng ta sẽ đánh khi chúng tơi tả vì đánh lẫn nhau?"

"Ông muốn bán thông tin này cho Liên Minh và làm chúng chống lại lẫn nhau? Ông quả là chiến lược gia Punitto Moe-san"

"Lại nói về Liên Minh, dường như hắn đang ấp ủ một kế hoạch khác chống lại chúng"

"Cái gì? Tại sao?"

"Dường như họ đã ăn cắp WI từ vài guild, và như vậy đã chọc tức chúng"

"Oh man, Mặc dù tôi nghĩ rằng một liên minh giữa các top guild như lần trước sẽ rất khó khăn"

"Vậy Momonga san quyết định đi"

"Nghe hay đấy, chủ guild. Ông muốn làm gì?

"EH? Xin lỗi tôi không chú ý... Chúng ta đang nói về chuyện gì thế?...Chúng ta sẽ quyết dịnh dựa trên phiếu bầu như lần trước."

"Không phản đối"

"Tôi cũng thế."

"Vậy một đồng vàng mới đề bầi cho Ulbert san. 1 Đồng vàng cũ để bầu cho Touch me san. Họ sẽ bày kế hoạch cho các ông".

♦ ♦ ♦

"Im lặng. Các ngươi đang đứng trước Ainz-Sama"

Đó chính là Cocytus, người đã hắt xô nước lạnh vào cả hai. Hai người đều nhìn về phía Ainz, biểu hiện trên khuôn mặt họ thay đổi. Không thể đọc bất cứ cảm xúc gì từ nguồn lửa đỏ đang thắp sang trong hốc mắt trống rỗng của ngài, tuy nhiên họ có thể cảm thấy một cái gì mạnh mẽ tuôn ra trong cái nhìn của người. Cả hai hành động trước khi lời quở trách đến với họ.

"Thần chân thành xin lỗi, Ainz-sama"

"Thần không có bất cứ lời bào chữa cho hành vi đáng khinh như thế".

Đáp lại họ là một hành động không thể hiểu nổi.

"- Hahahahahaha!"

Mộ nụ cười vang vọng khắp căn phòng. Một nụ cười rất hạnh phúc và thỏa mãn. Sebas, Solution, Demiurge, Cocytus, không ai có thể nhớ đã bao lâu rồi Ainz cười hạnh phúc như thế, họ bất động trong sự ngạc nhiên.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên các ngươi được tha thứ. Chính điều đó!! Đấu tranh như thế!! Hahaha"

Sebas không hiểu những suy nghĩ trong đầu Chủ nhân, nhưng ông có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Hahaha... che, kĩ năng bị động tái kích hoạt"

Chủ nhân quay trở lại trạng thái điềm tĩnh như thể một con rối bị cắt hết dây. Nhưng bất cứ ai cũng đều cảm thấy rõ rang Ainz đang trong tâm trạng tốt. Ainz nói với Sebas với giọng vui vẻ.

"Sebas, ta hiểu điều ngươi muốn nói, nhưng việc đưa con người vào Nazarick... Tốt thôi, ta muốn xem nó trước khi quyết định. Đưa nó vào đây."

"Vâng? À vâng, như lời ngài."

Sebas bối rối trước mệnh lệnh ngạc nhiên của Ainz, Nhưng ông ngay lập tức mang Tsuare đến.

"Ainz-sama, thần đã đưa cô ấy đến"

"Tốt lắm, đưa nó vào đây..."

Đột nhiên Ainz nghiêng về phía trước. Cách ngài chăm chú vào Tsuare cũng thật khác thường. Tự hỏi có điều gì làm ngài không hài lòng không, Sebas nhìn về phía Tsuare. Không có gì khác trước, và ông cũng không hiểu tai sao chủ nhân lại có hành động như thế.

"Giống thật"

Tiếng lầm rầm thốt ra chắc chắn không có chủ ý trước

"Chào mừng Tsuare. Nhưng nhắc trước là ta sẽ không nói lại lần nữa. Bởi vì ta tôn trọng quyết định, ngay cả khi hậu quả nó có như thế nào đi nữa. Giờ nếu ngươi hiểu được đều đó, ta sẽ đưa ra câu hỏi. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu ngươi nói dối, và cũng sẽ kết thúc nếu đó không phải là câu trả lời ta kiếm tìm"

Sebas có thể nghe thấy Tsuare nuốt nước bọt bên cạnh mình. Với lời đe dọa như thế, chẳng thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Vậy, tên thật của ngươi là gì?

Ông không thể hiểu được mục đích thực sự của câu hỏi. Tại sao lại hỏi một câu như thế. Sebas có thể thấy đôi mắt của cô đang đảo quanh. Thái độ của cô đã nói lên tất cả.

"Hãy trả lời thành thật!"

Sebas cầu nguyện trong trái tim ông

Nếu có điều gì đó cô vẫn chưa kể cho ông, đó chắc chắn là về tên thật của cô. Ngay cả thế, nói dối trước mặt chủ nhân chỉ có thể dẫn đến tình huống xấu nhất mà thôi. Sự im lặng tiếp tục, một lúc sau, Tsuare trả lời với giọng tí xíu như tiếng vo ve của con muỗi

"T, Tsuare... Tsuareninya."

"Tên đầy đủ?"

"Là Tsuareninya Beiron."

"Vậy sao... Thật vậy sao... Vậy ta hỏi lần nữa, Tsuareninya. Ngươi có mong muống được sống trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, nói cách khác, là nơi ta cai trị?.. Nazarick không phải là nơi cho con người sinh sống. Ta không muốn nói đó là nơi không thể để con người sống, mà đơn giản là nơi đó không có con người, vậy nên ta không biết có phù hợp với ngươi hay không. Nếu ngươi cần, ta có thể đưa ngươi một số tiền khổng lồ đủ để ngươi có thể sống hạnh phúc cả đời trong thế giới con người."

Thật sự không cần thiết phải đưa ra lời đề nghị hào phóng như thế, nhưng Tsuare không ngần ngại trả lời ngay lập tức:

"Tôi muốn sống với.. Sebas-sama."

Ainz gật đầu chậm rãi, và ngọn lửa trong hốc mắt dịu lại.

"Tốt. Nghe ta hỡi những đầy tớ trung thành"

Mọi người cúi đầu và Tsuare cũng làm theo

"Từ bây giờ ta sẽ bảo hộ Tsuare dưới cái tên Ainz Ooal Gown, ta cũng sẽ đối xử với ngươi như một vị khách của Nazarick, ngươi hiểu điều đó chứ"

"Cám ơn, nhưng tôi muốn làm việc bên cạnh Sebas -sama."

"..Nếu đó là điều ngươi muốn. Thế ta sẽ đặt ngươi dưới quyền chỉ đạo của Sebas như hầu gái tạm thời. Sebas, sắp đặt công việc hợp lý cho cô ta. Ngoài ra, với Pleiades, Chuyển hệ thống 6 sao ra 7 sao, và chuyển trưởng nhóm tương ứng. Dù sao, chúng ta sẽ không chuyển cô ta và Yuri Alpha sẽ là trưởng nhóm tạm thời thay thế."

Solution cúi thấp đầu

"Và hãy để toàn thể Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick biết Tsuareninya được bảo hộ dưới cái tên Ainz Ooal Gown".

Tất cả, ngoại trừ Tsuare và Ainz, cúi đầu

"Có phản đối gì không Demiurge?"

"Thần không có ý kiến. Lời nói của người là luật trong Nazarick. Có điều thần tin chắc sẽ có người không hiểu tại sao người lại cho phép con người vào thánh địa. Thần có nên giải thích với họ không?"

"Nói thẳng thì em gái của Yamaiko-sama, Akemi-sama là dark elf nhưng vẫn được hoan nghênh tại Nazarick. Chỉ bởi cô ta là loài người, ta không nghĩ có quá nhiều khác biệt."

Ainz nhìn Solution trước khi tiếp tục.

"Nếu không phải trường hợp đó, chúng ta chắc phải đá luôn đứa em nhỏ nhất"

"Thần không chắc lắm về việc undead được so sánh ngang với con người".

"Có thể thế Solution. Vậy Demiurge, công bố quyết định của ta. Nếu có bất cứ ai phản đối, gọi họ đến cho ta và ta sẽ giải thích với chúng"

"Như lời người nói, thần không còn câu hỏi nào nữa"

"Vậy ta sẽ xác nhận mọi thứ. Chúng ta sẽ bắt đầu rút lui từ nông trại. Tất cả thủ hạ ấn định trong nông trại sẽ rút lui về Nazarick ngay lập tức. Sebas và Solution sẽ cắt mọi liên lạc trong thủ đô và Demiurge sẽ vận chuyển lúa mạch. Khi mọi thứ sẵn sàng, Ta sẽ để Shalltear sử dụng [Gate]. Có câu hỏi nào nữa không?"

Mọi người cúi đầu trong im lặng và Tsuare làm theo sau khi quan sát.

"Vậy Sebas, Ngươi sẽ làm gì với Tsuare? Ngươi sẽ trở về cùng cô ấy, hay ta sẽ đưa về trước".

"Thần nghĩ việc để cô ấy ở với thần sẽ giảm tối đa sự phiền phức"

"Tốt thôi Sebas. Solution, mang tất cả thuộc hạ ra đây. Ta sẽ trở về Nazarick với chúng"

"Như lời ngài yêu cầu"

Sau khi nhìn 3 người đi khuất, Demiurge hỏi

"Ngài quen biết cô ta từ trước rồi à?"

Ainz đứng dậy chậm rãi mà không trả lời. Anh hướng về tường như thể có ai đứng đối diện và cuối cùng mở miệng.

"Demiurge, Ta tin là ân phải được báo ân, oán trả oán. Ta phải trả món nợ mà ta đã nợ kẻ khác"

Ainz lấy một cuốn sách từ trên không trung. Cuốn sách được bọc da và được giữ cùng với dây kim loại. Nó quá xấu để có thể được coi là một cuốn sách.

"Một vài phần thư viện đã phiên dịch, tuy nhiên cái này chỉ là bản sao chép. Đây là cuốn nhật ký biểu hiện sự tức giận của một cô gái trẻ... người có cô chị bị đám quý tộc bắt mất".

Đã từng có chị em yêu thương nhau trong ngôi làng nọ. Cha mẹ chết đi khi họ còn trẻ, nhưng họ vẫn dựa vào nhau sống sót.

Nhưng cô chị đã bị mang đi bởi một tên quý tộc đầy tai tiếng. Nếu người chị có thể sống hạnh phúc , người em có lẽ đã an tâm, nhưng người em có thể nhận ra điều gì xảy ra khi cô nghe những lời đồn . Cô chị sẽ bị đối xử như món đồ chơi và bị bỏ rơi như rác khi hắn chán. Điều đó thành sự thật và cô em rời làng để tìm cách cứu chị, nhưng không có bất kỳ người nào trong làng giúp cô. Ngay sau đó cô em nhận ra mình có tài năng phép thuật và cố gắng mạnh hơn để cứu chị mình. Tuy nhiên cô đã chết trước khi hoàn thành được điều đó. Trang sách chứa đựng dòng ngắn ngủi cũng là trang cuối trong cuốn nhật ký. Nó viết về một người bạn đồng hành mới trong nhiệm vụ thu thập thảo mộc, được xưng tụng như hai mạo hiểm giả tên là Momon và Nabe.

"Cám ơn cuốn nhật ký, Ta đã học được nhiều điều về thế giới này. Đây là món nợ của ta, ta sẽ trả món nợ này cho chị cô."

Ainz đây cuốn nhật ký, màu sắc đã úa đi theo năm tháng

"Vậy thần có 1 thỉnh cầu với người Ainz sama."

"Là gì Demiurge?"

"Thần phát hiện có một thông tin lạ trong báo cáo của Sebas. Thần mong có thời gian để điều tra sâu hơn."

"Có vấn đề gì không?"

"Có thể có điều gì đó. Có một nơi thần muốn kiểm tra và thần hy vọng là thần có thể làm kịp điều đó trong lúc ngài trở về, nhưng thần không thể dám chắc trước khi thần tìm ra nơi đó...Thần biết thật hổ thẹn khi lãng phí thời gian của người, nhưng xin hãy cho thần một chút thời gian"

Ainz cam đoan với Demiurge với vẻ mặt vui vẻ

"Không vấn đề Demiurge. Không nghi ngờ gì ngươi đang làm mọi thứ vì lợi ích của Nazarick. Làm sao ta có thể trách ngươi trong tình huống như thế này? Đi đi Demiurge."

"Thần vô cùng biết ơn"

Phần 2

Lower Fire Month (9th Month), 4th, 15:01

Mặt trời lên, một ngày bận rộn cho Sebas và Solution bắt đầu

Lý do cho sự bận rộn này rất đơn giản. Thật dễ dàng để rời khỏi vương quốc mà không nói một lời nào, tuy nhiên mọi mối quan hệ và đầu mối liên lạc mà họ dựng xây sẽ trở thành công cốc. Do đó họ phải diễn như thể họ đang trở về đế quốc. Với Solution trên thị trấn, Sebas phụ trách việc chia tay với tất cả thương buôn và những thành viên quan trọng trong guild mà ông quen biết.

Đương nhiên, cuộc đàm luận không kết thúc ở những lời từ biệt. Lẽ dĩ nhiên họ muốn để lại một ấn tượng tốt cho các cuộc gặp mặt trong tương lai, không kể đến cơ hội được nói chuyện với người đẹp như Solution. Kết quả là mỗi cuộc chia tay tốn đến hơn 30 phút và kéo qua ngày hôm sau.

"Tốn khá nhiều thời gian nhưng việc vận chuyển tất cả lúa mạch từ nhà kho đã hoàn thành. Có vẻ chúng ta có thể trở về Nazarick mà không có vấn đề gì."

Cùng với lời nói của ông, Solution dường như mỉm cười hạnh phúc. Sebas cảm giác rằng với cô việc hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân còn vui hơn là viễn cảnh trở về Nazarick. Đối với Sebas người mang trách nhiệm chính thu thập tin tức trong vương quốc, không có mấy cơ hội để Solution cảm giác rằng cô cũng đang mang trọng trách công việc.

Ít nhất tiệc chia tay cũng là nơi cô có cơ hội được xuất hiện với tư cách người chịu trách nhiệm. Với sự thỏa mãn rõ ràng hiện lên, mọi ngươi đều nhìn như cô đang ngâm nga vui vẻ.

Và thực tế là, bởi vì cô đang ở trong tâm trạng thoải mái khi nói chuyện với đám thương buôn, Sebas có thể thương lương một vài giao kèo thuận lợi, như được miễn phí thuê kho bãi bởi họ đã mua một số lượng lớn lúa mạch.

Đẹp cũng là một cái lợi.

Sebas thật sự suy nghĩ như thế trong khi ông trói ngựa vào chuồng và tiến về phía cửa chính cùng Solution.

Đứng phía trước cửa, Sebas đặt chìa khóa vào lỗ. Ông xoay chìa khóa như bao lần làm, nhưng không vang lên tiếng mở khóa. Sebas cau mày ngạc nhiên, bắt gặp ánh mắt Solution.

Cửa không khóa?

Chỉ một cái đẩy nhẹ, Chiếc cửa cọt kẹt mở ra. Chỉ có 1 người duy nhất trong nông trang là Tsuare, nhưng không có lý gì cô lại bỏ đi.

"Có một vài vết xước mới quanh lỗ khóa. Có khả năng rất lớn có người nào đó đã phá khóa.."

Trước khi Solution có thể hoàn tất câu nói, Sebas đập cái rầm vào cánh cửa. Ông không thể nghĩ là có bất kỳ cái bẫy nào, mà ngay cả khi có, ông chỉ cần đập vỡ nó.

Nông trang có vẻ trống rỗng khi mọi thứ đã được đưa đi sạch sẽ. Nâng năng lực tìm kiếm lên mức tối đa, ông dò xét và tìm Tsuare nhưng không thấy bất cứ thứ gì.

"Tsuare! Tsuare! Cô đang ở đâu?"

Ông lớn tiếng gọi trong khi tìm kiếm quanh nông trang. Ông đã tìm hết mọi góc nhưng không một dấu tích nào. Dường như cô chưa từng hiện diện tại nơi này.

Chắc chắn phải có ai đó đã ở đây. Xem xét rằng không có mùi của máu, cô ấy chắc chắn bị bắt cóc. Vậy yêu cầu của bọn chúng là gì...

Sebas nắm chặt tay.

Ông giận bản thân vì đã sơ suất để Tsuare ở một mình trong nhà. Đúng ra thì ông không nên bỏ Tsuare một mình. Sau cuộc chạm trán với tổ chức ngầm, ông biết chắc sẽ có rắc rối xảy ra.

Dù sao, ông vẫn để cô tại nông trang bởi những chấn thương và sự sợ hãi của cô đối với người lạ và thế giới bên ngoài. Lý do duy nhất để cô không phản ứng khi đối mặt với những Thủ vệ chỉ bởi cô không coi họ là con người. Những phản ứng sau đó của cô là rất bình thường với con người khi họ đối mặt quái thú.

Ngay cả khi Tsuare cũng có thể được ở trong xe ngựa, Sebas mong muốn tránh bất kỳ rắc rối nào có thể xảy ra, và để cô ở tại nông trang.

Bởi vì kĩ viện nơi ông phá hủy cần thời gian để xây dựng lại, và như thế nó sẽ không có thời gian cho kế hoạch tấn công, Sebas cho rằng tên đứng đằng sau kĩ viện bị phá hủy sẽ cần nhiều thời gian hơn để tổ chức lại trước khi chúng tiến hành báo thù. Trong sự nhận thức muộn màng, đó là sự tính toán sai lầm tai hại, nhưng đã quá trễ rồi.

Khi ông bước mạnh mẽ xuống hành lang, ông nghe Solution gọi ông vào phòng tiếp khách.

"Sebas-sama, chỗ này"

"Cô tìm được điều gì không, Solution?"

Chẳng có cách nào cô ta có thể tìm được, vì Sebas đã kiểm tra trước rồi. Dù sao với hy vọng mong manh, ông bước vào trong thấy Solution đang cầm một mẩu giấy da.

"Có thứ gì được viết trên đó"

"Cho phép tôi"

Trước khi Solution có thể hoàn thành, ông đã giật lấy mẩu giấy da từ cô. Sử dụng vật phẩm ma pháp để đọc nội dung, ông vò nát mấu giấy trong tức giận.

"Bắt cóc. Tôi sẽ tìm ra chúng và giải cứu cô ấy"

"Có vẻ đó là hành động không khôn ngoan, thưa ngài."

Đôi mắt Sebas mở rộng ra khi ông không mong đợi sự đồng ý đến từ Solution.

"Dù sao, Ainz-sama yêu cầu chúng ta quay về Nazarick. Điều đó phải chăng là ưu tiên hàng đầu?"

"Nhưng ngài không nói là không có Tsuare"

"Sebas-sama...Nếu ngài lại tiếp tục tự tiện hành động, điều này sẽ gây rắc rối lớn. Ngoài ra, làm thế nào ngài có thể tìm được họ?"

"Chúng để lại thời gian và địa điểm gặp mặt. Dường như chúng thuộc về nhóm tội phạm của kĩ viện mà tôi từng phá hủy"

"Tôi hiểu. Tuy nhiên tôi vẫn cần gửi báo cáo cho Ainz-sama trước khi ông rời đi. Nếu ông không ra tay với chúng trước, điều này có lẽ đã không xảy ra. Điều này đi ngược lại mệnh lệnh của Ainz-sama là che dấu bản thân. Nếu Sebas-sama tự tiện hành động lần nữa, có nghĩa là ngài đang chống lại chủ nhân một lần nữa...Và hơn nữa, ngài đã quên mệnh lệnh của Ainz-sama lúc trước rồi sao?"

Đó là lời nói cạnh khóe, đặc biệt đối với người đã đảm bảo sự an toàn cho Tsuare.

"Vậy ngươi hãy báo cáo đến Ainz-sama là cô ấy đã bị bắt cóc, và ta đang đợi chỉ thị của chủ nhân."

Part 3

Lower Fire Month (9th Month), 4th, 15:15

"Hmm hmmm hmmm~"

Tiếng ậm ừ vang lên cùng sự hài lòng, Albedo đang xỏ kim. Cô xâu cây kim đưa qua đưa lại. Sau khi đã lặp lại hàng trăm lần, cô đã khâu xong bộ quần áo màu đen trên nền có hình dáng màu trắng. Tiếp theo, cô nhồi cái bóng trắng ấy sao cho nó có hình tròn. Nhìn con búp bê gần hoàn thiện, Albedo mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là nụ cười của nữ thần chứa chan đầy tình yêu và lòng nhân từ.

"Được rồi! Đầu của Ainz sama đã hoàn tất"

Cô nắm chặt nó trong sự hài lòng và vỗ nhẹ lên đầu con búp bê có hình dạng một cái đầu lâu. Mẩu nhỏ của chiếc quần được may lên đó để trở thành mũi và miệng, khi nhìn tổng thể rất dễ thương. Nếu Ainz sama mà nhìn thấy chắc hẳn ngài cũng phải xấu hổ.

"Tiếp theo là phần thân..."

Cô nhẹ nhàng đặt đặt phần đầu vào một góc bàn làm việc và đứng lên cầm cuộn chỉ trắng.

Đây là phòng riêng của Albedo. Thật ra phòng của cô là ở Throne room, vì thế cô không có buồng ngủ cá nhân nào. Tuy nhiên Ainz đã phân cho cô vào căn phòng thường mà 41 đấng tối cao đã sử dụng để công việc quản lý Thủ vệ không bị ảnh hưởng. Giống như phòng của Ainz, phòng của Alberdo rất lớn. Albedo không có quá nhiều thứ thuộc về cô, nên dường như căn phòng trông có cảm giác trống trải và hoang phế. Sau 2 tháng cô ở, nó đã trở nên khác hẳn.

Một trong những lý do đó là cô đã mở thêm phòng trang điểm

Đây là căn phòng đầy hình ảnh của Ainz. Cô thêu tất cả bằng tay. Những búp bê có hình dạng Ainz có nhiều tư thế khác nhau: một vài cái thì gối toàn thân, một vài cái như những bức họa lộng lẫy. Đây là nơi bí mật nhất của Albedo và ngay cả những hầu gái lau dọn cũng không được phép nhìn trộm bên trong. Nó được gán cái tên là phòng Harem.

"Ku-hu-hu-hu..."

Albedo nhảy xung quanh trong khi phát ra những tiếng kỳ lạ. Sau đó cô vỗ đôi cánh ở bên hông và bay tới đệm Ainz với một tốc độ phi thường. Nó như tiếng va chạm của môn rugby. Vẫn tiếp tục ôm cái nệm, cô lăn tròn quanh sàn. Bởi vì có hàng tá tấm đệm Ainz trên sàn nên cô không cảm thấy đau.Giữ bản thân nằm giữa 3 tấm đệm Ainz, cô nở nụ cười kinh dị.

"ku ku ku, tấm đệm mới nhất mình làm từ khăn trải giường của Ainz sama.... Hay nói cách khác, mình đang ngủ gián tiếp với người. Ku ku ku...

Albedo vùi mặt mình trong tấm đệm và hít thật sâu.

"Không có... mùi"

Một giọng nói buồn rầu vang lên. Nếu có ai đó nghe thấy, họ có khi còn thương cảm cho cô nữa. Vì Ainz là undead, anh không cần phải ngủ và xương của anh cũng không có mùi đặc thù trên đó. Anh tẩy rửa bản thân để phủi bụi hay rửa những vệt máu đi, nhưng thân thể không bài tiết bất cứ thứ gì có thể tạo ra mùi.

"Hm..mmm? cái này... có thể...Ainz-sma..!"

Dù sao, đối với một trinh nữ đang yêu như Albedo, có lẽ cô ngửi được những mùi dù là nhạt nhất của Ainz. Dù đó có thuộc trí tưởng tượng của cô hay không thì điều đó vẫn đang trong vòng tranh luận.

"khịt khịt"

Cách cô chon khuôn mặt mình trong tấm đệm và ngửi liên tục như thế giống một tên cuồng tín hơn là tổng quản các thủ vệ.

"ah, thật hạnh phúc".

Là người quản lý thủ vệ, Albedo có rất nhiều nhiệm vụ cần làm. Bao gồm việc điều động quân lính, xây dựng hệ thống phòng thủ, kiểm tra việc bảo quản bên trong Nazarick, hay bất cứ việc gì liện quan đến Throne room. Công việc nhiều đến mức có thể bẻ gẫy lưng con lạc đà. Vì thế, điều này là tối quan trọng cho cô để vào đây hồi sức và cảm thấy hạnh phúc.

"Ah, ta muốn gặp lại Ainz-sama! Muốn gặp ngài! Muốn gặp ngài!!!"

Albedo trút cơn ganh tị với Naberal, người đồng hành cùng Ainz, trong khi nắm thật chặt cái đệm. Ngay lúc đó-

-"Albedo"

Cô cảm thấy ngạc nhiên, kiểm tra xung quanh cô khi những giọt mồ hôi lạnh rơi ra trước khi cô kịp nhận ra giọng đang nói trong ma pháp truyền tin.

"Ainz-sama! Thật vinh dự cho thần"

"Ta mới nghe từ Sebas, không, Solution với [Message] là cô gái Sebas nhặt được, Tsuare, đã bị bắt cóc. Hãy thành lập một đội thích hợp hỗ trợ Sebas ngay.

Albedo nhớ ra Tsuare khi Ainz nhắc đến cô. Ainz trở thành Momon và rời E-Rantel ngay lập tức, nhưng Demiurge, người ở lại đã nói nhiều chi tiết mơ hồ về cô ta.

"Xin phép cho sự hỗn xược của thần khi hỏi về mệnh lệnh đấng tối cao, nhưng nó có đáng để thành lập đội quân chỉ để giải cứu một sinh vật vô dụng như con người? Nếu có dính líu đến những tên có liên quan với Shallter thì thần có thể hiểu được, nhưng..."

"Không, chắc chắn chúng không có liên quan gì đến Shalltear cả. Lần này có vẻ là tổ chức tội phạm ẩn náu bên trong Vương Quốc."

"Ngay cả như thế thì cũng..."

"Albedo, Ta đẽ thề sẽ bảo vệ Tsuare trong cái tên Ainz Ooal Gown. Ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Không khí đột nhiên thay đổi. Cơn thịnh nộ bùng cháy của Ainz khiến cho áp lực trong căn phòng lập tức tăng lên và Albedo cảm thấy nghẹt thở.

"Ngươi hiểu!! Đúng không!! Ta thề bảo vệ cô ta với cái tên của ta! Thế mà chúng dám bắt cóc cô ấy. Đây là sự sỉ nhục tên ta và mọi người trong Nazarick! Không có sự bào chữa kể cả chúng có biết hay không!"

Cơn thịnh nộ bất chợt giảm xuống vào cuối câu nói. Vì ngưỡng cảm xúc của Ainz đã bị vượt quá, hiệu ứng tĩnh lặng kích hoạt.

"Ta xin lỗi. Dường như ta trở nên quá nóng giận bởi những tên ti tiện. Thứ lỗi cho ta, Albedo.."

Nghe được giọng nói dịu lại của chủ nhân, Albedo cuối cùng đã bình tĩnh lại cảm xúc. Cơ thịnh nộ của đấng tối cao cũng ảnh hưởng đến cô. Ngay cả khi nó không hướng trực tiếp đến cô.

"Không có gì, Ainz-sama không cần thiết phải xin lỗi".

Albedo cúi thấp mình mặc dù không có ai ở đứng phía trước cô.

"Vậy ta đặt lòng tin vào ngươi, Albedo. Giải cứu Tsuare mà không bị thương tích gì".

"Thần sẽ làm theo mệnh lệnh ngài! Trong khi giải cứu, thần chắc chắn sẽ diệt trừ những tên sâu mọt đã quấy rầy ngài."

"Vậy ta sẽ tin tưởng ngươi. Nói về việc này, Demiurge có lẽ vẫn còn ở Nazarick để nhận chuyến hàng lúa mạch. Hắn sẽ trở thành người chỉ huy..."

"Thần sẽ tự mình hành động"

"Không, Albedo. Ngươi cần bảo vệ Nazarick. Để Demiurge đi. Hãy chắc rằng nhân dạng của chúng không bị lộ. Ta sẽ để vấn đề trong vương quốc cho ngươi và Demiurge. Hãy cẩn trọng"

"Thần hiểu"

[Message] kết thúc và sự tĩnh lặng quay trở lại. Albedo từ từ đứng dậy và làm hành động đẩy tấm đệm ra.

"...Nhưng thật sự thần không hiểu."

Trong mắt Albedo, có một cái nhìn cứng ngắc không chút tự nhiên. Cô tiến tới góc phòng.

Lý do cô không để bất cứ hầu gái nào trong phòng là để giữ độc quyền búp bê Ainz và không ai có thể chạm vào. Ngoài ra còn một lý do khác nữa.

Đó là lá cờ với biểu tượng của "Ainz Ooal Gown" được thêu trên đó. Lá cờ mà đáng ra ai cũng có thể thấy như khi họ tiến vào phòng nằm lăn lóc tại góc căn phòng. Không có một tí dấu hiệu của sự ngưỡng mộ hay kính trọng với nó, chỉ có thái độ căm ghét và thù địch.

"Ainz Ooal Gown... chán chết đi được"

Tại nơi lá cờ "Ainz Ooal Gown", Albedo giương cao một lá cờ khác . Lá cờ rộng lớn, nó giống như màn cửa Opera.

"Đây, Nazarick này là của riêng ngài. Em, Albedo nguyện chỉ phục vụ riêng ngài thôi. Ah... Một ngày nào đó, em muốn được nghe lại tên ngài một lần nữa.."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Chương 2: Chuẩn Bị Trước Cuộc Tập Kích

Phần 1

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9) Ngày 3, 18:27

Brain rời đi khi người vệ sĩ mà Climb xếp thay ca đến. Mặt trời đã ngả về phía tây, anh hướng trở lại nhà Gazef với cái bụng đói cồn cào.

...Để cho Stronoff phải bụng đói chờ mình cũng không hay lắm nhỉ.

Brain mở cửa ra như thể đó là nhà của mình, đơn giản vì Gazef đồng ý cho anh làm thế.

Vừa bước về phía căn phòng mà Gazef cho mượn, Brain nghe tiếng bước chân đi về phía mình. Anh đoán là Gazef, và xác nhận nó ngay khi tiếng bước chân xuống cầu thang.

"Cậu về hơi trễ đấy Unglaus. Vừa đi đâu vậy?"

Câu hỏi của Gazef không có giọng điệu trách móc nào. Nhận thấy Brain trầm tư không đáp lại, ánh mắt Gazef đầy tò mò.

"Nếu được thì vừa ăn cơm vừa nói đi?"

Ánh mắt phiền muộn của Brain như thể gặp được chiếc thuyền giữa biển khơi mịt mùng. Anh xoa bụng cười.

"Nghe tuyệt đấy. Vậy, ở đâu đây?"

Thoáng chút ngạc nhiên, Gazef dẫn anh ta tới phòng ăn.

"Là người hầu nấu à? Hay anh tự nấu ăn?"

Gazef cười trước câu hỏi vô nghĩa.

"Không, thực sự mà nói thì tôi nấu ăn khá là tệ."

Gazef ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.

"Có lẽ những người hầu cũng già rồi, đồ ăn lúc nào cũng nhạt. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, cậu muốn cái gì đó mạnh mẽ hơn, nhưng những người hầu có vẻ không hiểu được điều đó."

"Ngài Warrior Captain vô địch của Vương Quốc lại bị phải ăn thức ăn nhạt nhẽo như thế này sao?"

Brain cười châm chọc Gazef, nhưng Gazef vẫn bình thản đáp lại.

"Unglaus, tôi cũng muốn cho cậu nếm thử mấy món nhạt nhẽo đầy tự hào của nhà tôi lắm, nhưng chúng ta phải ăn đồ ăn tôi mua ở ngoài về rồi."

"Là vậy sao, thật cám ơn vì đã lo cho tôi."

Thấy Brain mỉm cười, Gazef cũng cười phá lên. Ngay sau đó cũng phản kích ngược lại.

"Còn cậu thì sao, có nấu ăn được không?"

Đòn phản kích của Gazef trượt vào hư không.

"Mấy món cầu kì thì không, nhưng mấy món đơn giản thì thoải mái. Đi tập luyện hay thám hiểm xa mà không nấu ăn được thì hơi phiền đó."

Gazef chậm rãi gật đầu, với tay lấy chiếc giỏ để ở góc phòng ăn. Chiếc giỏ đủ to để nhét vừa một đứa trẻ vào, mùi hương tỏa ra đủ để kích thích mũi và dạ dày.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

Vài chiếc đĩa được lấy ra khỏi giỏ, rượu được rót vào ly. Chẳng có lý do để ăn mừng nhưng họ vẫn chạm ly và uống trong im lặng. Brain nốc hai ngụm lớn rồi đặt ly xuống.

Anh thở dài, giọng run run nói thầm.

"...Lâu lắm rồi mới uống rượu."

"Tôi cũng vậy. Đến về nhà ăn cơm cũng khó nữa là."

"...Làm việc trong cung điện chắc là vất vả nhỉ."

"Kể từ khi trở thành Warrior Captain, lúc nào cũng có việc để làm."

"Bảo vệ hoàng tộc?"

"Đúng vậy. Đó mới là nhiệm vụ chính."

Sau khi nghe chuyện của Gazef, Brain có thể thấy được con người này thật sự quá thẳng thắn. Anh ta đã có thể đi đường vòng hết lần này tới lần khác, nhưng lại chọn hướng thẳng tới trước.

Người như vậy hẳn sẽ bị giới quý tộc ghét lắm.

Như thể giả định của Brain là đúng, những câu chuyện của Gazef ít khi đề cập tới giới quý tộc. Dù nắm giữ một vị trí cấp cao như Warrior Captain, phần lớn câu chuyện đều là về cuộc đời người lính của anh ta hay về hoàng tộc. Không hề có chút nào nhắc đến những vũ hội tiệc tùng đầy kiêu ngạo.

Mọi thứ đã khác ở những vùng lân cận như Đế quốc, nhưng ở Vương Quốc vẫn còn đó một bức tường lớn chắn giữa giới quý tộc và thường dân.

Với Brain, tình thế này thật buồn cười.

Anh dành hết thời gian để tập luyện nhằm đánh bại Gazef, mong chờ một trận tử chiến khi họ gặp mặt. Và giờ, họ ngồi uống rượu nói chuyện trăng sao với nhau như hai người bạn. Như thể bắt được suy nghĩ đó, Gazef cũng mỉm cười.

Họ nâng chén lần nữa, nhưng có vẻ đã chếch choáng say. Họ chạm ly hơi mạnh khiến một ít rượu đổ lên bàn.

"Đừng để rượu đổ vào thức ăn."

"Biết đâu cho chút rượu vào lại ngon hơn."

"Tôi không hề biết gì về vụ nêm nếm cả...chắc cậu cũng vậy nhỉ Unglaus?"

"Brain. Gọi tôi là Brain được rồi."

"Ừm, vậy thì cứ gọi tôi là Gazef."

"Được thôi, Gazef."

Họ lại bật cười và cụng ly.

Chủ đề của Gazef càng lúc càng rộng, có vài điều và Brain còn chẳng hề hay biết. Bầu không khí trở nên nóng lên, Gazef không ngần ngại hỏi.

"Vậy Brain, đã có chuyện gì xảy ra với một người tầm cỡ như cậu thế?"

Như đang chữa trị một vết thương trong nội tâm, Gazef bắt đầu một cách thận trọng. Việc anh ta nhìn trộm phản ứng của Brain không phải để xác định anh có nói thật hay không, mà là thực sự lo lắng.

"Cám ơn."

Nhìn Gazef mở to mắt ngạc nhiên vì nhận được lời cám ơn bất ngờ, Brain cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Anh tự trấn tĩnh mình trước khi bắt đầu.

"...Tôi đã gặp một con quái vật."

"Quái vật? Là loại gì?"

"Là một Vampire...tên là Shalltear Bloodfallen. Đòn tấn công mà tôi nghĩ ra...để đánh bại anh bị ả ta chặn lại chỉ bằng ngón tay út."

Brain nhận ra mắt Gazef mở to.

"...Thật vậy sao."

Brain mô tả lại vẻ bề ngoài của con quái vật để hỏi thông tin của Gazef, nhưng chỉ nhận lại được một câu "Tôi không biết."

Gazef nhấp một ngụm rượu. Brain cũng tương tự và hồi tưởng lại cuộc chiến- Không, là cuộc tàn sát.

Tất nhiên anh không đề cập gì về băng cướp. Gazef chắc cũng đoán được Brain đã sống như thế nào. Nhưng dù vậy, Brain cũng không đủ dũng khí để nói với Gazef rằng anh là kẻ sẵn lòng làm bất cứ việc gì để đạt được sức mạnh.

May mắn là ánh mắt của Gazef không hề có tí hoài nghi.

"Anh tin lời tôi sao?"

"...Thế giới này rất rộng. Một con quái vật như thế tồn tại cũng không lạ gì. Nhìn vào lịch sử thì cũng đã có những kẻ như Demon Gods hay Dragon Lord tồn tại đấy thôi. Nhưng một quái vật như vậy...ta không thể thắng được."

"Ừ. Tôi không biết anh mạnh cỡ nào, nên tôi sẽ không có cách nói nào thực sự hợp lý, nhưng chắc chắn là anh không thể thắng được nó. Một con quái vật cỡ đó là vượt quá khả năng của chúng ta. Kể cả hai người chúng ta hợp lực lại cũng chỉ cầm cự được thêm một hai giây."

"Này, đừng nói vậy chứ."

Gazef phàn nàn với giọng đùa giỡn, nhưng Brain đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Gazef, anh là Warrior Captain, người nắm giữ trọng trách bảo vệ hoàng tộc. Xin đừng nghênh chiến với nó nếu gặp phải. Mạng sống của anh rất giá trị."

"Cám ơn vì lời khuyên, nhưng nếu con quái vật tên Shalltear tìm cách tấn công quốc vương, tôi cần phải câu giờ kể cả nếu phải bỏ mạng."

Thậm chí câu giờ cũng không được trừ khi nó quyết định chơi đùa với Gazef. Tuy nhiên, nếu là Gazef...anh cảm thấy Gazef có thể làm được. Dù cho chỉ là vài giây.

"Shalltear. Shalltear Bloodfallen."

Gazef nặng nề gật đầu sau khi nghe Brain mô tả lại nó một lần nữa.

"Được rồi, sau khi chúng ta tỉnh táo, cậu có thể kể lại cho tôi một lần nữa được không? Tôi cũng muốn thu thập nhiều thông tin nhất có thể về nó."

"Kể cả có thu thập được thông tin thì cũng không chắc là làm gì được nó."

"Nếu có một cơn bão sắp tới, thì cũng nên chuẩn bị một chút chứ. Hơn nữa, biết đâu nếu có một ai đó có ý tưởng tốt."

"Như vậy có vẻ tốt."

"Cho dù không thân thiết lắm nhưng tôi cũng có quen biết vài mạo hiểm giả cấp Adamantium. Có thể họ sẽ có vài ý tưởng...Vậy, Brain, cậu định sẽ làm gì?"

Brain cau mày. Từ giờ anh nên làm gì. Anh đưa mắt nhìn lơ đãng nhìn thanh Katana đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Luyến tiếc.

Tất cả chỉ còn là sự luyến tiếc. Bất kể có cố gắng thế nào, anh cũng không thể hạ được con quái vật đó. Giấc mơ trở thành kẻ mạnh nhất đã hoàn toàn tan vỡ. Cuộc đời của anh đã lãng phí. Anh không thể sống một cách vô nghĩa nữa.

Một giấc mơ hoang dại của một đứa trẻ...

"Tôi nên làm gì đây...Có lẽ tôi nên trở về làm việc đồng áng."

Vốn dĩ ban đầu anh là một nông dân. Anh vẫn còn nhớ những thứ căn bản của việc đồng áng còn sót lại trong đầu. Tất cả những thứ khác chỉ toàn là kiếm thuật. Nói thẳng ra, anh đã sống chỉ vì duy nhất một mục đích.

"Việc đó...cũng không tệ...nhưng, hay là cậu hãy phục vụ Vương Quốc cùng với tôi?"

Ý này cũng không tồi. Anh ta có thể không bao giờ đánh lại một quái vật như Shalltear, nhưng đối với người thường thì hẳn anh ta vẫn được xếp vào hàng những người mạnh nhất. Tuy nhiên...

"Tôi không nghĩ mình có thể làm việc cùng kẻ khác. Tôi cũng không giỏi trong việc cúi đầu."

"Cậu nghĩ tôi hay cúi đầu lắm sao?"

"À, xin lỗi. Tôi không có ý vậy. Chỉ là tôi nghĩ rằng tất cả những người trong cung điện đều như thế...Gazef, ý của anh không tồi tí nào. Chiến đấu vì ai đó...À! Nói về vấn đề đó, tôi đã gặp một thằng nhóc tên Climb."

"Climb? Ý cậu là đứa trẻ có giọng khàn khàn?"

Giọng Gazef hơi ngạc nhiên khi Brain xác nhận điều đó.

"Cậu gặp Climb? Cậu ta là vệ sĩ của công chúa, nên tôi không nghĩ là cậu ta sẽ đi khỏi công chúa xa như vậy..."

"Tôi bắt gặp khi cậu ấy đang luyện tập trong thành phố."

"Luyện tập trong thành phố...Cậu ta không quá tài giỏi nên cậu ta sẽ không thể trở nên mạnh hơn được nữa. Cậu ta chỉ nên tăng cường thêm thể lực của mình thôi. Có phải kiểu luyện tập đó không? Nếu không thì có lẽ tôi nên cho cậu ta vài lời khuyên."

"Hừm, thực sự là...cậu ta hoàn toàn không có tài năng với kiếm thuật. Tuy nhiên ở một phương diện khác, cậu ta lại mạnh hơn so với tôi."

Gazef làm một biểu cảm như bảo Brain đừng đùa nữa.

Tất nhiên sự khác biệt giữa Brain và Climb là tuyệt đối, năng lực hoàn toàn không thể so sánh được. Tuy nhiên trước kẻ mạnh thực sự, Brain nhận ra nó cũng chỉ là cuộc đua giữa những con sên. Hơn tất cả, có một dũng khí để đứng trước sát ý của người như Sebas thực sự rất đáng xem trọng.

Kẻ từ bỏ hy vọng như tôi đã bỏ chạy. Nhưng nếu đó là Climb, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ chạy và để người cậu cần bảo vệ lại đằng sau. Một người như vậy...có thể sẽ đủ sức để cắt đầu móng tay út con quái vật đó.

Sự tò mò hiển hiện trên gương mặt Gazef, nhưng Brain vẫn giữ im lặng. Thay vào đó, anh kể lại câu chuyện về cuộc tập kích vào kĩ viện của Eight Fingers.

"Là vậy sao...cùng Climb."

"Nếu anh nghĩ mọi thứ sẽ phiền toái thì cứ việc đá tôi ra khỏi nhà. Giờ mới nghĩ, anh có thể sẽ gặp rắc rối nếu một kẻ đã gây hấn với thế giới ngầm ra vào nhà anh."

"Không, không có vấn đề gì cả. Đúng ra mà nói, tôi hoàn toàn tán thành việc đó. Chúng là lũ cặn bã làm dơ bẩn Vương Quốc. Tôi rất muốn được xung phong hủy diệt nơi đó như cậu nếu có thể."

"Eight Fingers gây nguy hại cho Vương Quốc vậy sao?"

"Thực sự kinh tởm. Chúng kiểm soát gần như toàn bộ thế giới ngầm ở Vương Quốc. Với tiền bạc kiếm được, chúng mua chuộc quý tộc và bóc lột thường dân. Kể cả nếu chúng tôi có muốn hủy diệt chúng, các quý tộc bị mua chuộc luôn nhúng tay vào. Nếu muốn tấn công, chúng ta cần đánh vào những cơ sở mật một cách tự phát như cậu đã làm. Hơn nữa, chúng câu kết với những quý tộc nhiều quyền lực, nên nếu thất bại, đòn phản công sẽ rất đau."

"Trên đe dưới búa."

"Ừ. Bởi vậy làm hao tổn sức mạnh của chúng như cậu làm là tốt rồi. Đáng tiếc là chuyện đó không dễ tí nào."

"Không thể dùng vương quyền sao?"

"Sẽ rất khó để đối phó với phe Quý tộc. Vấn đề thực sự là chúng mua chuộc người ở cả hai phe."

Bầu không khí nặng nề bao trùm, họ ăn uống một cách lặng lẽ.

Phần 2

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9) Ngày 4, 17:01

Sáng sớm, những thành viên của Blue Rose đã tới lâu đài. Mọi người đều mang theo một cái túi lớn và mỗi lần chúng chạm vào sàn nhà, âm thanh kim loại vang lên bên trong. Đó là trang bị của họ. Bởi vì họ đang vào Vương đô, việc vũ trang đầy đủ đi loanh quanh thật không ổn cho lắm.

Thoát khỏi gánh nặng mang theo cả đống đồ, mọi người duỗi vai và tay. Đội trưởng Lakyus Alvein Dale Aindra nhìn Renner với ánh mắt dịu dàng. (TL: Bản CV là dịu dàng nhưng bản Eng là ghen tỵ...cá nhân cảm thấy dịu dàng có vẻ hợp hơn vì ko thấy có lí do gì để ghen tỵ?)

"Vậy công việc của một công chúa bắt đầu từ bây giờ à?"

Renner không có quyền lực chính trị, nhưng vẫn có những việc phải làm với tư cách là một công chúa.

"Đừng lo, tớ có thể gác nó sang một bên."

"Trời trời."

Lakyus làm một khuôn mặt tinh nghịch. Renner cũng hưởng ứng theo, nhưng sau đó lại trở về vẻ nghiêm nghị.

"Lakyus, ngay khi chuẩn bị xong, tớ muốn cậu thực hiện những gì chúng ta đã bàn."

"Tại sao? Theo những gì tôi nghe được hôm qua, chẳng phải chúng ta sẽ tấn công từng nơi một một cách hoàn toàn bí mật sao?"

Ma pháp sư đeo mặt nạ, Evileye, hỏi.

Cho dù là vào cung điện hoàng gia cô cũng không gỡ bỏ mặt nạ của mình. Lý do mà hành động khả nghi này được chấp thuận là vì cô là mạo hiểm giả cấp Adamantium, đỉnh cao của nhân loại. Đồng thời, việc đội trưởng Lakyus là một quý tộc cũng giúp không ít.

"Thật ra, một vấn đề không lường trước đã xảy ra tối qua, nên chúng ta cần điều chỉnh kế hoạch theo đó. Evileye-san, hôm qua..."

Renner kể lại cuộc tập kích kĩ viện tối qua. Những ánh nhìn chúc mừng từ Blue Rose làm cho Climb cảm thấy xấu hổ.

Thật ra mà nói, đó không phải là Climb mà là hai người đi cùng cậu đã cứu những cô gái khỏi nơi đó. Climb không cảm thấy mình làm được điều gì đáng khen ngợi cả. Climb cảm thấy mừng vì cậu không bị khiển trách và cảm thấy chút nhẹ nhõm vì kế hoạch của công chúa không hoàn toàn bị phá hỏng bởi hành động của mình.

"Làm tốt lắm, trai tân."

"Gagaran đúng đấy. Bắt được một trong Six Arms... một thành tích tuyệt vời."

"... 'Undying King' Deibaanku, 'Void Executioner' Peysilian, 'Dancing Scimitar' Edstrom, 'Thousand Kills' Malmvist, 'Devil of Illusions' Succulent và thủ lĩnh, 'Battle Demon' Zero.

Tia bắt đầu liệt kê những cái tên.

"Deibaanku là Undead. Có lời đồn rằng Peysilian có thể tấn công kẻ địch từ khoảng cách cực xa. Edstrom dùng vũ khí với ma pháp đặc biệt và Malmvist là một con sói cô độc chuyên dùng vũ khí nhọn với độc. Chúng ta đã bắt được Succulent nên hãy tạm bỏ qua hắn. Cuối cùng là Zero chuyên chiến đấu vật lộn bằng tay không. Tất cả đều ít nhất là ngang hàng với cấp Adamantium."

"Yeah. Chỉ có một tên trong số chúng bị bắt cũng đã là một lợi thế lớn cho chúng ta."

"Cậu làm tốt lắm Climb. Nhưng mà gặp gỡ và hành động cùng Brain Unglaus, cậu quả là may mắn."

Climb hoàn toàn đồng ý về việc đó.

"Ha, hạ gục Succulent với một đòn. Họ bảo anh ta ngang hàng với chiến binh mạnh nhất Vương Quốc, Gazef Stronoff. Xem chừng không phải là nói quá. Nhưng cá nhân tôi vẫn hứng thú với ông già mà Brain tự nhận là không thể thắng nổi."

"Tôi đã không hỏi về chỗ ở của ngài Sebas."

"...Hừm, Climb, có thể ông ấy đã thận trọng với cậu và không nói cho cậu. Hoặc có thể cậu có điều khó hỏi chăng...là cái nào vậy?"

"Là cả hai, Evileye-sama. Có lẽ nếu tôi hỏi, ông ấy sẽ nói cho tôi, nhưng đúng là tôi không muốn ông ấy bị lún sâu vào chuyện này."

"...Cậu thành thật hơn tôi nghĩ."

"Yeah."

Cặp song sinh tán thưởng Climb.

"Nhưng mà chưa hề nghe về ai đó như vậy trước đây, thật là khó nghĩ..."

Bắt đầu từ Evileye, sự hoài nghi của mọi người trỗi dậy. Climb định thay đổi tình hình bằng cách bác bỏ, nhưng Lakyus đã làm mọi người chú ý bằng mấy tiếng vỗ tay.

"Rồi rồi, việc đó sau này bàn. Nếu không có ông ta, chúng ta đã không thể biết vị trí của kĩ viện hay bắt được Cocco Doll. Thêm nữa, ông ta cũng là ân nhân của Climb."

"Nói cũng đúng. Vậy, công chúa. Thay đổi kế hoạch nghĩa là địa điểm tấn công cũng thay đổi à?"

"Đúng vậy, Evileye. Chúng ta sẽ tấn công tất cả một lúc vào tối nay. Càng kéo dài thì kẻ thù của chúng ta sẽ giành được thế chủ động."

Bầu không khí chợt tĩnh lặng.

Blue Rose là thành phần duy nhất tham gia kế hoạch tác chiến này. Vì thiếu thốn nhân lực nên kế hoạch là tấn công từng địa điểm một.

"Này công chúa, không phải cô nói chúng ta không có đủ người sao? Hay là cô đã tìm được ai đó giúp đỡ? Chúng ta không thể thuê thêm bất cứ mạo hiểm giả nào khác."

Kể từ khi thành lập, phương châm của Công hội mạo hiểm giả là bảo vệ loài người khỏi các thế lực khác. Vậy nên có một luật bất thành văn là Công hội sẽ không bao giờ tham dự vào những sự xung đột giữa người với người. Nếu không, Công hội sẽ không thể xây dựng giữa những vùng đất khác nhau.

Vẫn có thể có ai đó sẽ nhận việc này nếu chịu tìm, nhưng công hội cũng có cách riêng để tạo áp lực nhằm thi hành luật bất thành văn trên. Khung hình phạt có thể đơn giản là cảnh cáo cho tới bị đưa vào danh sách đen không được nhận nhiệm vụ và trường hợp tệ nhất là bị trục xuất khỏi công hội mạo hiểm giả. Những mạo hiểm giả bị đuổi khỏi công hội và tiếp nhận những yêu cầu bất hợp pháp được gọi là 'Kẻ săn tiền thưởng'. Theo vài lời đồn, Công hội mạo hiểm giả thậm chí còn thuê sát thủ để xử lí những kẻ vi phạm quy tắc nghiêm trọng.

Mặc dù Blue Rose đã phá vỡ luật bất thành văn này để đối kháng với một tổ chức của loài người, Eight Fingers, việc này vẫn được bỏ qua vì họ là mạo hiểm giả cấp Adamantium.

"Kể cả nếu cần thêm người, việc dùng vệ sĩ sẽ khá là ngu xuẩn. Chúng chắc đã cài sẵn người vào lực lượng vệ sĩ. Có thể khi dọn dẹp tàn dư thì được, nhưng ngoài ra thì sẽ rất nguy hiểm."

"Dùng binh lính cận thần của bất kỳ quý tộc nào cũng vậy. Ai biết được ai là tay chân của bọn chúng."

"Người duy nhất chúng ta có thể tin là Gazef Stronoff và lính của ông ấy, không...tôi không chắc là chúng ta có thể tin tưởng lính của ông ấy."

"Thật khó để lập kế hoạch dự phòng khi chúng ta vẫn chưa biết sức mạnh thực sự của chúng. Nhưng nếu cứ thế này, cả Vương Quốc sẽ mục nát. Chúng ta phải làm tốt nhất có thể trong trường hợp này."

Renner gật đầu tán thành lời của Lakyus.

Ngoài có Đế quốc xâm lược, trong lại xảy ra nội chiến tranh giành quyền lực, tình hình hiện tại quả thật quá thối nát. Climb như thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời tỏa sáng từ công chúa, người đang cố gắng hết sức để giải quyết những vấn đề đó bất kể mọi thứ trông ảm đạm như thế nào. Cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ thống nhất Vương Quốc và mang lại hạnh phúc cho mọi người, một lần nữa củng cố thêm lòng trung thành của cậu dành cho cô ấy.

"Giống như vừa nói. Chúng ta sẽ mượn sức mạnh từ một quý tộc đáng tin cậy."

"Cô biết người đó ư, công chúa?"

"Đúng vậy, Evileye. Tôi không biết nhiều, nhưng có một quý tộc có thể tin được."

"Eeeh? Ai vậy Renner? Tớ nghĩ là cậu đã biết, nhưng nếu họ không đáng tin thì mọi thứ sẽ là vô nghĩa. Cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ gửi đủ binh lính tới cả."

"Không cần phải lo. Tớ có thể chắc chắn. Chúng ta cũng sẽ chiêu mộ sự giúp đỡ của Warrior Captain."

"À, Warrior Captain."

"Nếu là Warrior Captain, chúng ta có thể tin ông ấy. Nếu Eight Fingers đã mua chuộc được ông ấy, sẽ chẳng còn ai cứu lấy Vương Quốc này."

"Vậy, Climb, hãy gọi Marquis Raeven tới đây ngay. Chúng tôi vừa thảo luận vài chuyện nên ông ta chắc vẫn còn ở trong Vương Đô."

"Marquis? Tôi có thấy ông ta và hoàng tử ban nãy..."

Marquis có đầy đủ những điều kiện họ đưa ra, chỉ trừ một, sự tin cậy.

Ông ta là một trong Lục đại quý tộc và của cải của ông nhiều hơn bất kì ai trong số những người còn lại. Tuy nhiên không có bằng chứng gì cho thấy Eight Fingers không có móc nối với ông ta. Nói đúng hơn, của cải của ông ta có thể là do làm việc cùng với Eight Fingers mà ra. Nhưng Climb ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Nếu Renner, người chủ nhân đáng kính nhất và người phụ nữ thông thái nhất nói vậy, thì cậu sẽ tin tưởng Marquis Raeven.

Nhưng không giống Climb, những thành viên của Blue Rose chau mày khi nghe thấy cái tên đó.

"Này này công chúa. Có chắc là tin được hắn không?"

"Người ta đồn rằng Marquis Raeven là một tên phản đảng."

"Một tên nhu nhược liên tục nhảy qua lại giữa phe Hoàng gia và phe Quý tộc, kẻ sẽ làm mọi thứ miễn là có lợi, dù là làm việc cho Eight Fingers."

"Tôi không muốn thông tin bị rò rỉ đâu, công chúa."

Giữa những ý kiến phản đối, Lakyus đập tay mấy tiếng.

"...Mọi người thôi nào. Renner, Marquis Raeven không có ấn tượng tốt cho lắm. Liệu có tin được hắn ta không?"

"Tớ không đảm bảo chắc chắn. Tớ cũng nghĩ rằng ông ta đã nhận được một lượng tiền mua chuộc khá lớn từ Eight Fingers."

"Hả?"

Mọi người tỏ vẻ bối rối, nhưng họ có những nghi ngờ cần được làm rõ.

"Đánh lạc hướng sự chú ý bằng thông tin giả?"

"Là dùng cách ám sát. Đưa thông tin giả để thu hút sự chú ý vào một nơi khác."

Renner lắc đầu trước những lời của các cựu sát thủ.

"Không phải vậy, Tina, Tia. Kể cả có nhận tiền của Eight Fingers cũng không nhất thiết là ông ta hợp tác với chúng. Marquis Raeven là người tốt hơn hẳn những gì tôi nghĩ... Climb, hãy đi mời Marquis Raeven. Ông ta sẽ tới gặp cậu ngay nếu cậu nói mình là người đã tiêu diệt kĩ viện và bắt giữ tên trùm buôn nô lệ của Eight Fingers."

Climb nhìn ra ngoài xem xét ánh nắng. Chỉ mới là ánh sáng bình minh, lúc này mà đi mời gặp mặt có lẽ hơi sớm. Tuy nhiên, vì đại quý tộc không dễ gặp một chút nào, nên có lẽ đi ngay thì tốt hơn.

"Phải nói về tên trùm buôn bán nô lệ sao? Tôi nghĩ tốt nhất là nên giữ bí mật..."

Kể cả một đại quý tộc cũng sẽ không khước từ lời mời cá nhân của công chúa, nên Climb nghĩ giữ việc đó lại để Renner có thể dùng sau này là tốt nhất.

"Nếu chúng ta muốn có ông ta là đồng minh, chúng ta phải phô bày tất cả mọi thứ. Đó là cách tốt nhất để Marquis thấy rằng chúng ta tin tưởng ông ấy."

Climb gật đầu và cung kính cúi chào.

"Tôi sẽ mang Marquis Raeven tới đây sớm nhất có thể."

"Cám ơn, Climb. Việc đó sẽ tốn chút thời gian, vậy mọi người có muốn uống chút hồng trà không?"

♦♦♦

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9) Ngày 4, 9:37

Blue Rose biết rằng nếu Marquis Raeven tới thì phải cỡ buổi trưa. Đại quý tộc có một buổi họp mặt với nhau vào buổi sáng. Mọi chuyện sẽ khác nếu đó là lệnh triệu tập từ nhà vua, nhưng Renner chỉ là một công chúa không có thực quyền.

Nghiễm nhiên, mức độ ưu tiên cho chuyện này với Marquis là thấp hơn hẳn. Thế nên khi Climb trở về sớm hơn dự đoán, họ nghĩ cậu ta bị đuổi về ngay từ cổng. Tuy nhiên khi thấy hai người đàn ông đứng sau Climb, họ không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

Người đó là Marquis Raeven. Trang phục ông ta xứng đáng với hai từ hoàn mỹ. Chiếc áo được làm từ lông của quái thú cao cấp, hay thậm chí là quái vật, dệt cùng với chỉ vàng. Xung quanh nút áo và tay áo, những hoa văn phức tạp được may vào, và dựa vào ánh sáng phản chiếu lại, có thể thấy rằng trên đó đính đầy những viên đá quý nhỏ như hạt đậu. Trang phục cao cấp nhất chỉ dành cho những dịp quan trọng, hoàn toàn phù hợp với địa vị một trong Lục đại quý tộc của ông ta.

Người tiếp theo là một người mập mạp.

Renner nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Anh trai."

"Ồ, em gái khác mẹ của tôi. Trông em vẫn khỏe nhỉ...Ồ, đây chẳng phải là tiểu thư nhà Alvein sao, vậy còn lại hẳn là Blue Rose trứ danh rồi nhỉ? Được gặp những mạo hiểm giả cấp Adamantium ở đây rồi."

Người đàn ông tiến vào phòng mà không thèm gõ cửa là nhị hoàng tử, Zanack Barleon Igana Ryle Vaiself. Thấy Lakyus bày tỏ sự kính trọng với hoàng tộc, anh ta nói một cách thoải mái.

"Ta đến vì nghe như sẽ có một cuộc thảo luận thú vị thôi."

"Như người yêu cầu, thưa công chúa Renner."

"Cám ơn vì đã tới đây, Marquis Raeven. Xin hãy ngẩng đầu lên."

Renner đứng dậy đón anh trai cô, người có vị trí cao hơn cô trong quyền thừa kế vương vị, trước khi nói. Khi Marquis Raeven ngẩng đầu lên, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Một nụ cười thực sự rợn người khiến kẻ khác cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại thì đó mới chính là nụ cười hợp với ông ta.

"Mọi người rời khỏi phòng có vấn đề gì không?"

"Không sao cả, anh trai. Lakyus, Climb, hai người cảm phiền sang phòng khác đợi tôi nhé?"

"Được rồi."

Lakyus chấp nhận không một lời phàn nàn và ra hiệu cho các đồng chí của mình sang phòng khác. Nhóm Blue Rose và Climb cúi chào và rời khỏi phòng. Sau khi họ rời đi, Renner dẫn hai người kia tới bàn.

"Xin hãy ngồi xuống."

"Tất nhiên, công chúa Renner."

"Được thôi, em gái yêu dấu của ta."

Một người thanh nhã ngồi vào ghế, người kia thì chỉ đơn giản là thả phịch mình lên ghế. Renner rót một tách hồng trà và đẩy nó về phía Marquis Raeven.

"Thật là một vinh dự khi được chính công chúa tự tay rót trà cho tôi."

"Tôi xin lỗi vì trà chỉ còn âm ấm."

"Nè nè, không có phần cho ta sao?"

Zanack nhìn hai người với vẻ mặt thất vọng.

"Chà chà...em tưởng anh không thích trà."

"Đúng, ta không thích thứ nước kì quặc nhuộm màu bởi lá trà, nhưng không có gì để uống thì dùng tạm cũng được."

"Có nên cho gọi người hầu mang gì đó tới? Nước trái cây chẳng hạn?"

"Hồng trà được rồi. Không cần phải gọi người hầu tới."

"Nếu chúng ta hành động ngay hôm nay, những người hầu sẽ chẳng có cơ hội để gửi thông tin về nhà đâu."

"Cẩn thận vẫn hơn chứ? Miệng lưỡi đàn bà ghê gớm lắm. Đặc biệt là những người hầu làm việc trong cung điện. Họ nhanh hơn ta nghĩ nhiều."

Renner nở một nụ cười, rót hồng trà vào ly và đặt nó trước mặt Zanack.

"Hmmmm...Đã kiểm tra qua mạng lưới tình báo của người hầu rồi sao."

"Người đang nói về cái gì vậy?"

"Mà thôi, không quan trọng."

Zanack trả lời cộc lốc và hớp một ngụm trà, sau đó liền lè lưỡi ra vì đắng.

"Nhưng, công chúa Renner, cho gọi tôi sớm như vậy là có chuyện gì vậy? Tất nhiên là tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để phục tùng người."

"Cám ơn, Marquis Raeven. Thời gian không có nhiều nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi muốn mượn trí tuệ của ông."

Ho nhẹ một tiếng, cô nói thẳng mọi thứ. Hai mắt đầy ngạc nhiên của Marquis Raeven mở to. Tuy nhiên, chúng lập tức trở lại bình thường khi ông ta bình tĩnh lại.

"Trí tuệ của tôi. Nếu là vấn đề mà điện hạ không thể giải quyết...e rằng tôi cũng không giúp được gì nhiều."

"Tôi không nghĩ vậy, Marquis Raeven. Sau cùng, giải quyết mọi việc trong cung điện, không còn ai khác ngoài ông."

Marquis Raeven và hoàng tử đưa mắt nhìn nhau.

Renner gần như chẳng bao giờ tham dự vào việc tranh giành quyền lực. Thế nhưng, câu "mọi việc trong cung điện" là ám chỉ gì? Marquis Raeven cười mỉm. Khi mà bạn thiếu thông tin, tốt hơn là hãy thu thập thêm chứ đừng đoán mò và đi tới kết luận sai lầm.

"Vậy tôi có thể giúp người thế nào đây?"

"Tôi muốn ông, thủ lĩnh bí mật của phe Hoàng gia, không, người điều khiển phe Hoàng gia từ trong bóng tối, cho tôi mượn quân đội cận thần của ông."

"...Cái gì?"

Marquis Raeven như vừa chứng kiến một vụ nổ ma pháp ngay trước mặt. Bất cứ ai có mặt ở đây đều sẽ ngạc nhiên như vậy. Suy cho cùng, Marquis Raeven không phải là người có thể dễ dàng thay đổi cảm xúc. Tuy nhiên, ông ta chỉ có thể phản ứng như vậy. Nếu có một quý tộc nào khác ở đây, ông ta sẽ cười phá lên. Nhưng đây chính là sự thật đã được che giấu từ lâu.

Marquis Raeven được xem như một con chuột chạy qua lại giữa hai phe Quý tộc và Hoàng gia trong thời gian dài, nhưng sự thực là ông ta chỉ huy phe Hoàng gia và ngăn chặn nội chiến nổ ra. Nếu người đàn ông tên Marquis Raeven không tồn tại, Vương Quốc chắc chắn đã sụp đổ. Ở bên cạnh, Zanack nín thở.

Gã biết rằng Renner cực kì thông minh, cảm tưởng như là một quái vật đội lốt người. Nhưng cô ta không có ai giống như tay chân của mình, giống như bị giam lỏng trong cung điện. Làm thế nào mà cô ta biết được chuyện đó? Trong cả Vương Quốc, ngoại trừ Zanack ra không ai có thể suy luận ra chuyện này. Cả hai người lập tức nghĩ rằng cô ấy đang nói khoác, nhưng cũng lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Dựa vào giọng của Renner, không ai có thể nghĩ là cô ta đang nói dối. Cả hai đều đã gặp qua đủ thứ người chuyên nói dối, nhưng vẫn không thể xác định được cô ấy có đang nói dối hay không. Renner lờ đi sự kinh ngạc của Marquis và ung dung nói tiếp.

"...Có lẽ tôi nên xác nhận việc đó với một đại quý tộc khác của phe Hoàng gia, nhưng Marquis Volumlashu đang để lộ thông tin cho phía Đế quốc. Vậy nên..."

"Cái, cái gì?"

"Chờ đã!"

Marquis cất lời, thậm chí lớn tiếng át cả giọng khàn khàn của Zanack.

"Marquis Volumlashu..."

"Ông biết mà, đúng không? Đó là lý do ông luôn đảm bảo rằng Marquise không được phép biết quá nhiều thông tin."

Cả hai người há hốc miệng nhìn Renner.

Renner vẫn tiếp tục nói với gương mặt không chút thay đổi, như thể đang thách thức họ nói rằng cô đã sai.

"Cô, cái..."

Quên bẵng đi địa vị công chúa của cô ấy, Marquis Raeven rơi vào trạng thái hoảng loạn, cách xưng hô không còn cung kính như trước.

Marquis Volumlashu là một trong Lục đại quý tộc theo phe Hoàng gia và chỉ có Zanack cùng Raeven biết rằng hắn ta là kẻ bán thông tin. Lý do duy nhất mà Marquis Raeven bỏ qua cho tên phản đồ đó là để giữ thế cân bằng giữa hai phe Quý tộc và Hoàng gia.

Vì vậy, ông ta che giấu việc này với phe Quý tộc, đồng thời tìm cách hạn chế thông tin được truyền tới phía Đế quốc. Mọi việc cho đến nay đều là tuyệt đối bí mật. Zanack chỉ biết việc này khi Marquis nói cho hắn.

Vậy làm thế nào mà một con chim bị nhốt trong lồng như Renner lại có thể đoán ra điều này. Chỉ nghĩ đến việc cô ấy biết được nó thôi đã khiến Zanack nổi hết da gà.

"Làm thế nào mà cô biết được những chuyện này..."

"Nghe ngóng một chút ở đây, một chút ở kia. Lũ người hầu cũng thỉnh thoảng có nhắc tới."

Những câu chuyện lũ người hầu kể thì tin thế nào được, Marquis Raeven không tin vào việc đó. Tuy nhiên nếu nhớ lại chính xác, ông có thể hiểu được việc cô ấy nói rằng đã rút ra kết luận từ những gì người hầu bàn tán. Hay nói cách khác, người phụ nữ trước mặt ông đã dùng những thứ từ trong đống rác để làm thành một món trang sức mỹ lệ.

"-Quái vật."

Một phép so sánh xứng đáng với người phụ nữ như Renner. Mặc dù nghe thấy lời nhận xét có phần thô lỗ, Renner vẫn tươi cười. Marquis Raeven bác bỏ những suy nghĩ ông có trước giờ.

Cô ấy là một đối thủ xứng tầm. Trí nhớ của ông đã đúng.

"...Tốt lắm, tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì mình biết với cô. Như vậy có được không, thưa hoàng tử?"

Sau khi xác nhận rằng Zanack đã đồng ý, Marquis Raeven đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Renner ở phía đối diện. Thái độ của ông giống như Gazef đang đối mặt với đối thủ của mình.

"Tuy nhiên, tôi muốn được nói chuyện với công chúa Renner "thật"."

"Ý của ông là gì?"

Renner hỏi lại như thể đó là một câu hỏi kì quặc.

"Trước đây, tôi từng gặp một bé gái. Một bé gái với năng lực quan sát mà tôi thậm chí không dám mong có thể đạt được, đứa trẻ nói về những thứ phức tạp đến nỗi tôi không thể hình dung ra. Cho đến khi tôi có thể nhận ra ý nghĩa và giá trị của những lời nói đó, thời gian đã trôi đi quá xa rồi."

Marquis Raeven tiếp tục màn độc thoại trong yên lặng.

"...Một đứa trẻ nói những thứ không thể hiểu được, đó là những gì tôi nghĩ. Dù rằng chỉ là suy nghĩ của tôi, nhưng tôi có cảm giác như mình đang đối mặt với một kẻ nguy hiểm."

"Một kẻ nguy hiểm?"

Renner hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

"Phải. Chỉ là một thoáng chốc, nên tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của mình. Nhưng tôi thực sự đã có cảm giác đó. Ánh mắt trống rỗng không nghĩ ngợi gì về thế giới này và chứa đầy sự khinh thường đối với kẻ khác."

Đôi vai Marquis Raeven rung lên như để đáp lại bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng.

"Lần tiếp theo gặp lại, tôi cảm thấy cô bé đó cũng giống như bao bé gái cùng tuổi khác. Thế nên tôi nghĩ rằng lúc đó mình đã lầm...Công chúa, tôi thực sự muốn hỏi cô. Tôi muốn biết rằng nghi ngờ của tôi về việc cô đã giả vờ bấy lâu này là đúng hay sai."

Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chú. Trông như hai con rắn đang quấn vào nhau trong cuộc chiến sinh tử. Bỗng nhiên, ánh mắt của Renner biến mất. Marquis Raeven nở một nụ cười hoài niệm như thể ông vừa chứng kiến lại một cảnh tượng cách đây đã rất lâu.

"Ah...nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi..."

Zanack toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh cô em gái của mình biến thành một con quái vật xấu xa và nguy hiểm với nụ cười vẫn nở trên môi. Gã vốn đã nhận thấy được bản chất xấu xa nằm dưới khuôn mặt đẹp đẽ của Golden Princess kia. Phỏng đoán của gã rằng cô ta muốn thâu tóm quyền lực và hủy diệt Vương Quốc đã bị bác bỏ, nhưng cô ta vẫn là một thứ gì đó nguy hiểm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Quả nhiên, công chúa Renner. Ánh mắt đó chính là thứ ta đã từng thấy. Đúng thật là cô đã giả vờ bấy lâu nay."

"Không đúng, Marquis Raeven. Không phải giả vờ, ta chỉ đơn giản là hài lòng rồi."

"...Vệ sĩ riêng của cô, Climb...là hắn ư?"

"Phải, chính là nhờ Climb."

"Thằng nhóc đó đã thay đổi cô...Trước giờ tôi nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ tầm thường...Hắn có ý nghĩa gì với cô, công chúa?"

"Ý ông là Climb...?"

Ánh mắt Renner lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu ta đáng giá như thế nào. Thứ từ ngữ nào có thể miêu tả đúng giá trị của cậu ta đây.

Renner Thiere Chardelon Ryle Vaiself

Nếu sự tồn tại của cô được gói gọn trong một từ, nó sẽ là 'Hoàng kim'. Một từ ám chỉ vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô còn sở hữu những khả năng đủ để làm lu mờ vẻ đẹp đó. Trí thông minh, khả năng quan sát, trí tưởng tượng, sức sáng tạo, kĩ năng lãnh đạo, và khả năng cai trị, tất cả đều quá vượt trội.

-Nếu diễn tả bằng một từ, đó sẽ là 'thiên tài'.

Có thể nói đó là một món quà từ chúa trời. Suy nghĩ của cô giống như cảm hứng của thánh thần, được tạo nên từ việc quan sát và kết hợp vô vàn những thông tin lại với nhau. Dù là tìm khắp cả lục địa, không ai có thể có khả năng như cô. Kể cả trong số những thực thể vượt qua loài người, chỉ một số ít có thể so sánh được với cô.

Kể cả trong Nazarick, chỉ có Albedo, tổng quản của tất cả thuộc hạ và thủ vệ, cùng với Demiurge, người sở hữu tầm nhìn xa trông rộng trong mọi vấn đề quân sự, nội chính, ngoại chính, mới có thể sánh được với cô.

Con người vẫn luôn đưa ra quyết định dựa trên góc nhìn của riêng mình. Như vậy, người như cô sẽ bị miêu tả là kì quặc hoặc lập dị. Nhưng cô cũng có một khuyết điểm. Cô không bao giờ hiểu tại sao kẻ khác không biết điều cô biết. Nếu có một ai đó ngang hàng với cô, họ sẽ nhận ra cô là một thiên tài như thế nào. Nếu là vậy, mọi thứ có lẽ đã khác.

Nhưng mọi thứ không phải như vậy.

Cô bị xem như một bé gái khó chịu vì toàn nói những điều không thể hiểu nổi. Bởi vì cô là một cô bé đáng yêu, nên cũng không có nhiều sự thù ghét lắm, cô vẫn nhận được sự yêu thích, nhưng sự thật là không có ai thực sự hiểu được cô nói gì đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tinh thần của cô, dần dần khiến cho cô trở nên vặn vẹo kì quái.

Có thể nói cô chính là một thiên tài cô độc. Không một ai có thể hiểu được cô, áp lực ngày càng tăng cao cho đến lúc cô nôn hết bất cứ thứ gì mà cô ăn. Không ai nghĩ rằng công chúa, người đang ốm dần ốm mòn sẽ sống sót. Cô thực sự có thể đã chết nếu không có con cún kia, mà nếu có vượt qua, chắc sẽ là một ma thần thay vì là một công chúa. Một ma thần nhìn mọi thứ như những con số, không ngần ngại bỏ qua một số ít để đổi lấy một số nhiều tốt hơn.

Chỉ là một thay đổi đơn giản. Trong khi cô ra ngoài đi dạo với thị vệ vào một đêm mưa, cô nhặt về một chú cún con. Con cún được cứu mạng bởi chủ nhân biểu lộ thứ gì đó trong ánh mắt của nó dành cho cô. Một ánh mắt nặng trĩu. Cô lập tức cảm nhận được nó. Một ánh mắt đơn thuần tràn đầy sự tôn kính.

Cô đã quen với những cái nhìn lạnh lùng. Cô đã quen với những cái nhìn khinh bỉ. Nhưng cô không tài nào hiểu được ánh mắt đó. Một ánh mắt thật thà chứa đầy những thù hận, hoảng loạn, hạnh phúc, sự kích động và - cuối cùng - một con người.

Như chính bản thân mình, cô tìm thấy một con người ở trong đó.

Con cún cô nhặt về trở thành một cậu bé, và rồi thành một thiếu niên. Dù là một con cún con, một cậu bé hay một thiếu niên, thì ánh mắt hồn nhiên đó vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, ở đó đã không còn thấy sự đau khổ. Nhờ ánh mắt đó, cô có thể trò chuyện với người khác với một chút bình thường như mọi người. Cô có thể tương tác với những sinh vật thấp kém hơn cô.

Và bây giờ, với sự xuất hiện của Climb, thế giới của Renner đã hoàn chỉnh.

"Climb...đúng vậy. Nếu có thể hợp cùng với Climb...hmm, có lẽ tôi nên xích cậu ấy lại để cậu ấy không thể đi đâu cả, vậy thì tôi sẽ rất hạnh phúc."

Đơ. Không chỉ Zanack mà cả Marquis Raeven cũng không giấu nổi sự sửng sốt. Họ đã nghĩ rằng sẽ nghe được những lời ngọt ngào đầy lãng mạn từ một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thế này thì vượt quá sức tưởng tượng của họ rồi. Nếu là một tình yêu không thể thỏa mãn trong một trường hợp khác có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng trường hợp này nói vậy thì có hơi thái quá.

"Là...là vậy sao. Đây là bộ mặt thật của cô. Nói gì đây...khi còn nhỏ, ta luôn cảm thấy có gì đó kì lạ ở cô, nhưng giờ thì ta biết cô không bình thường tí nào."

"Vậy sao, anh trai? Em nghĩ đâu có gì kì lạ đâu nhỉ."

"Vậy sao không tiến tới đi, công chúa? Sẽ không có ai can thiệp...Không, sẽ là không thể nếu không có người giúp đỡ."

"Phải, sẽ rất khó khi phải đóng vai công chúa...hơn nữa, sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu phải dùng vũ lực. Ánh mắt đó, tôi muốn xích cậu ta lại hoàn toàn, và nuôi cậu ta như một con chó."

Chỉ có một số ít người vui vẻ lắng nghe về tâm lý biến thái của kẻ khác. Marquis Raeven đặc biệt muốn lùi lại vài bước khi nghe mong muốn của Renner.

"Nuôi như một con chó...nói vậy nghĩa là cô không thực sự yêu cậu ta?"

Renner nhìn Marquis như đang nhìn một tên thiểu năng.

"Tất nhiên là tôi yêu cậu ấy. Tôi đơn giản là rất thích cặp mắt cậu ấy. Nhất là cách mà cậu ấy quấn quít quanh tôi như một con chó nữa."

"Xin lỗi, em gái yêu quý của tôi, nhưng đó không phải tình yêu."

"Tình yêu có nhiều dạng mà."

"...Thứ lỗi cho ta, nhưng ta thực sự không thể hiểu nổi nó."

"Em không có mong muốn rằng anh có thể hiểu, nhưng chỉ cần anh hiểu rằng em thực sự yêu cậu ấy là đủ rồi." (ED: con tró con này tâm lý biến thái vồn)

Kì quặc. Gã biết rằng cô ấy khác biệt, nhưng thế này thì quá khác biệt rồi. Họ đang nói về việc gì đó có thể thay đổi vận mệnh của Vương Quốc, và tự dưng mọi thứ lại xoay quanh tình yêu của công chúa với một người lính bình thường. Một cuộc nói chuyện khó mà tưởng tượng được.

"Công chúa, nếu có là sở thích cá nhân của cô..."

"Đó không phải là sở thích cá nhân. Đó là tình yêu thuần khiết."

Marquis Raeven không muốn bác bỏ lại giọng điệu chỉ trích của Renner.

"Vâng, tình yêu...Chắc rồi. Nhưng nếu công chúa muốn kết hôn với Climb...tại thời điểm này..."

"Không có khả năng. Ngươi nghĩ rằng kết quả sẽ đơn giản sao? Chỉ cần một tin đồn nhỏ, cô sẽ bị buộc phải kết hôn với ai đó ngay lập tức. Có thể là một người của phe Quý tộc, họ đang có tai mắt cho anh cả của chúng ta."

"Tất nhiên, anh trai. Nếu anh cả thừa kế ngai vàng, đó sẽ là điều đầu tiên anh ấy làm. Em nghĩ mọi thứ đã được bàn bạc xong xuôi hết rồi. Có vài quý tộc cứ nhìn em như thể em là của họ vậy."

"Tôi nghe nói bên phe Quý tộc đã đề nghị rằng họ muốn dùng sự giúp đỡ của họ để đổi lấy cuộc hôn nhân, thưa công chúa."

"Nhưng em có nghĩ Climb đã đi quá xa không?...Kể cả nếu cậu ta nhận được một tước hiệu, cao nhất có lẽ là Nam tước. Thậm chí nếu có nhận được tước hiệu cao hơn trong một trường hợp đặc biệt, yêu cầu kết hôn vẫn sẽ bị bác bỏ mà không cần hỏi nhiều."

"Em biết chứ, anh trai. Điều đó là hoàn toàn không thể với tình trạng hiện tại của Vương Quốc."

Zanack mỉm cười. Một cơ hội đặc biệt hiếm có.

"Hãy làm một giao dịch đi? Nếu trở thành vua, ta sẽ đích thân tác hợp cho em và Climb."

"Chấp nhận."

"Thật không? Không có đường lui đâu đấy."

"Có lý do nào để từ chối đây? Đây là một canh bạc với tỉ lệ thắng cao nhất. Kể từ lúc anh đến cùng với Marquis Raeven, em đã muốn nói với anh về chuyện này."

"...Nghĩa là cô đã dự đoán trước mọi thứ?"

Zanack cười cay đắng, nhưng suy nghĩ và biểu cảm của gã không khớp nhau cho lắm. Gã biết rằng cô ta thông minh hơn gã, nhưng gã không hề nghĩ rằng cô đã đi guốc trong bụng gã lâu đến vậy. Theo lý thì Renner không nhất thiết phải nói với họ về kế hoạch và suy nghĩ của cô. Nhưng nếu là để có được lời đề nghị của gã, thì cũng khá dễ hiểu. Zanack sỉ vả cô trong đầu mình theo đủ thứ cách mà gã có thể nghĩ ra. Cô ta đúng là một con quái vật.

"Và anh trai...à không, Marquis Raeven. Tôi có một yêu cầu với ông."

"Chuyện gì vậy, công chúa?"

"Tôi tin là ông có một đứa trẻ, Marquis Raeven."

"Vâng, thằng bé đã năm tuổi."

Marquis Raeven hơi giãn khuôn mặt ra khi nghĩ về cậu con trai đáng yêu của mình. Ông muốn khoe khoang đủ thứ về thằng nhóc, nhưng chợt nhận ra khuôn mặt thận trọng của Zanack.

"Hãy để nó làm hôn phu của tôi."

"Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ giao nó cho ai đó như cô."

Marquis Raeven như hét lên. Tuy nhiên, nhìn qua Zanack đang nheo mắt và Renner đang mỉm cười, mặt ông đỏ lên.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa điện hạ! Tôi hơi mất tự chủ..."

Marquis ho một tiếng trước khi nhìn Renner lần nữa.

"Điện hạ, thứ lỗi cho tôi, nhưng có thể nói cho tôi biết lý do của việc này không?"

"Ông đã biết thừa rồi mà."

"Này, em gái. Nếu là vấn đề mà em đề cập..."

"Người sẽ lấy con của tôi, nhưng thực ra là có con với Climb. Con tôi sẽ có con với bất kì ai mà nó thực sự muốn và đứa trẻ đó sẽ là người kế thừa hợp pháp còn người sẽ ở xung quanh giả vờ làm mẹ của đứa bé. Đó là lời đề nghị? Không hẳn là một đề nghị tồi. Điện hạ có thể có con với bất kì ai người muốn, và gia đình tôi sẽ có mối quan hệ với hoàng tộc, dù chỉ là trên danh nghĩa."

"Tôi không có hứng thú với danh hiệu hay huyết thống. Nếu ông để tôi thừa kế phần của cải hợp lý cho con mình, tôi sẽ không cố chiếm đoạt gia sản hay bất kì thứ gì khác của ông."

"Tôi tin tưởng điều đó."

"...Nếu là Marquis Raeven, kể cả phụ hoàng cũng sẽ không thể từ chối. Nếu Marquis kết hôn với hoàng tộc, cô có thể ở cùng với người cô yêu và ta sẽ có thêm người hỗ trợ. Không ai mất thứ gì, và nếu một ai đó trở mặt, mọi người sẽ cùng xuống hố...Một kế hoạch tuyệt vời. Nhưng đây có phải là loại đề nghị cô nên làm với ta...?"

"Trời trời, em đã hứa rằng sẽ giúp đỡ anh. Hơn nữa, em nghĩ rằng bàn việc này sau sẽ chỉ tồi tệ hơn."

Zanack không nói được gì thêm vì Renner đã đúng. Chỉ cần họ còn nắm giữ điểm yếu của nhau, đó sẽ là một đề nghị không thể tránh khỏi. Mặc dù có chút điên loạn, một người với năng lực như cô ta là cần thiết để điều hành Vương Quốc.

"Vậy điện hạ, tôi nghĩ nói về chúng ta vậy là đủ rồi...Tôi nghe nói cô có chuyện với Eight Fingers? Cả vụ bắt bớ tên trùm buôn nô lệ nữa."

"Phải, như Climb đã nói. Đó là lý do tôi muốn thực hiện một đợt tập kích trước khi chúng kịp lặn xuống. Tôi đã thu thập các thông tin về những hang ổ của Eight Fingers trong toàn Vương Quốc, và sẽ tấn công trong hôm nay. Nhưng có một vấn đề, chúng tôi không có đủ nhân lực, vậy nên tôi mong ông sẽ có thể cho tôi mượn người của ông."

Zanack và Raeven nhìn nhau. Zanack mở lời trước.

"Địa điểm là ở đâu?"

Renner chuyển bức thư cô bắt được cho họ.

"Thông tin này đã được xác minh?"

"Tất nhiên rồi, Marquis. Tôi đã yêu cầu Lakyus tìm hiểu về nó. Tôi vừa nhận được báo cáo rằng chúng thật sự là hang ổ của Eight Fingers. Có điều đó là lãnh thổ của một quý tộc khác."

Nếu một quý tộc đưa quân đội vào lãnh thổ của một quý tộc khác, đó sẽ bị coi như là một lời tuyên chiến.

"Nhưng tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Một khi chúng ta tìm được bằng chứng cho thấy liên kết với Eight Fingers, chúng ta có thể gây áp lực với kẻ đó."

"Kể cả nếu không có bằng chứng, chúng ta có thể dùng bức thư đó. Có vẻ mọi thứ đều đã vào guồng rồi."

Ba người họ nhìn nhau cười, nhưng đó là những nụ cười đầy lạnh lẽo.

"Em gái, ta có một yêu cầu nhỏ."

Zanack nhìn xung quanh. Lần đầu tiên gã kiểm tra xem trong phòng có ai khác không. Điều này chứng tỏ đây là một việc rất quan trọng và là thông tin tuyệt mật.

"Thật ra, anh cả của chúng ta cũng đã nhận tiền từ Eight Fingers. Ta muốn dùng việc này làm một đòn chống lại anh ta, vậy nên đã cho dò xét xem họ có bất kì nơi trú ẩn an toàn nào trong Vương Đô không. Có vẻ họ thực sự có. Ta muốn thêm chỗ này vào danh sách tấn công nữa."

"Được thôi. Đây là lúc để càn quét tất cả bọn chúng một lần, nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội, ai mà biết bao giờ cơ hội khác mới đến. Nhân tiện, nó làm việc cho tổ chức nào vậy."

"Tổ chức buôn bán thuốc phiện."

"Vậy thì sẽ hơi nguy hiểm một chút. Vài ngày trước Lakyus đã tấn công một trong những ngôi làng trồng thuốc phiện. Nếu không làm nhanh, chúng có thể sẽ chạy mất."

"Cái gì...? Marquis Raeven, vậy ông có thể hành động ngay lập tức không?"

"Sẽ khá khó. Tôi có một danh sách riêng những quý tộc có thể không dính líu tới Eight Fingers. Kể cả vậy, những quý tộc mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có khoảng hai người. Tôi cần một ít thời gian để thuyết phục họ. Ngoài ra còn có một vấn đề nữa."

"Là gì vậy, Marquis Raeven?"

"Chỉ đội quân cận vệ của tôi sẽ là không đủ."

Một vài mạo hiểm giả mạnh thỉnh thoảng có thể một mình hạ gục cả một quân đội. Đã có vài câu chuyện về những Mạo hiểm giả mạnh hơn những con người thông thường. Đa phần là khi cơ thể gặp nguy hiểm, não bộ trở nên quá tải, sản sinh ra một hiện tượng như đẩy nhanh hồi phục và cường hóa năng lực. Một vài giai thoại khác có thêm sự ban phước của thánh thần, hấp thụ năng lượng từ quái vật, nhưng thông thường thì vẫn xoay quanh những việc như tinh thần nhạy bén hơn, năng lực vật lý và ma pháp được tăng cường. Những hiện tượng này có vẻ hay xảy ra khi đối mặt với những đối thủ mạnh, vậy nên những mạo hiểm giả thường đối mặt với đủ loại quái vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Đối mặt với kẻ thù như vậy, những binh lính bình thường không có cơ hội thắng nào.

"Nhưng nếu cả vệ sĩ riêng của ngươi vẫn không đủ sao?"

Raeven lắc đầu.

"Thật ra họ đều là những mạo hiểm giả cấp độ cỡ mithril trở lên đã về hưu, nhưng đối thủ còn hơn thế nữa. 'Six Arms' của Eight Fingers. Mỗi tên trong nhóm đó có thể đánh ngang ngửa với mạo hiểm giả cấp Adamantium. Nếu chúng xuất hiện, mọi thứ sẽ trở nên cực kì nguy hiểm. Dù vậy nó sẽ là chuyện khác nếu chỉ một tên xuất hiện thì chúng ta có thể dùng số lượng để áp đảo hắn."

"A-Adamantium..."

Zanack lắp bắp vậy cũng dễ hiểu. Đỉnh cao của mạo hiểm giả, cấp độ Adamantium, đủ sức mạnh cân cả đội quân ngàn người.

"Vậy chúng ta sẽ đề nghị Lakyus phân bố mỗi thành viên của Blue Rose đến một địa điểm. Tôi nghĩ sẽ khó có việc có hai tên của Six Arms ở cùng một chỗ."

"...Không phải Blue Rose chỉ có năm thành viên sao? Đối phương có tổng cộng sáu người, chia nhỏ lực lượng của chúng ta như vậy có phải là khôn ngoan không? Cũng chẳng có gì đảm bảo bọn chúng đang ở Vương Đô nữa."

"Chúng ta muốn đánh nhanh rút gọn, nhưng có vẻ mọi thứ sẽ khó khăn."

Bức thư Renner bắt được nhắc đến bảy địa điểm. Thêm cả địa điểm mà Zanack đề nghị, tổng cộng là tám. Tuy nhiên, nhân lực quá thiếu thốn như vậy mà còn chia ra thì lực lượng sẽ rất mỏng.

"Đáng xấu hổ là chúng ta phải bỏ lại ba nơi khác...nhưng có vẻ như không còn cách nào khác."

"Cử những người đã hoàn thành đợt tập kích lập tức tới những địa điểm còn lại thì sao?"

"Có vẻ như đó là cách tốt nhất, thưa điện hạ. Tuy nhiên, binh lính đi lại tự do trong thành phố sẽ gây ra vài vấn đề. Giải quyết việc đó như thế nào đây?"

"Tôi sẽ thử nói chuyện với phụ hoàng. Tình huống tệ nhất thì chúng ta sẽ phải bỏ qua chúng. Có lẽ tôi đã quá tham lam..."

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ông ấy tới rồi."

Thường thì sẽ có người hầu tới mở cửa, nhưng vì chẳng có một người hầu nào ở đây nên Marquis Raeven đứng dậy mở cửa. Thế nhưng Renner cản ông lại và tự mở cửa. Sau khi xác định được đó là ai, Renner nhìn vào hai người họ với khuôn mặt vui vẻ.

"Ông ấy sẽ giúp chúng ta lo địa điểm thứ sáu."

Bỏ qua sự khó chịu, người đàn ông đến theo sự chỉ thị của Renner là Warrior Captain Hoàng gia, Gazef Stronoff.

Phần 3

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9) Ngày 4, 21:00

Climb cầm trên tay một khối đen. Nó đung đưa nhè nhẹ. Khối đen đó là dung dịch, nhưng lại có tạo hình của một quả bóng mềm bị hút bởi trọng lực. Climb đập quả bóng đen kì lạ vào bộ giáp của mình. Những hạt màu đen vỡ ra trên bộ giáp trắng của Climb tạo nên âm thanh của dung dịch lỏng và những chấm đen văng lên khắp bộ giáp.

Người khác sẽ nghĩ rằng bên trong quả bóng là mực đen. Hiệu ứng của quả bóng chưa dừng lại. Những chấm đen bắt đầu đung đưa và lan ra khắp bộ giáp, bao phủ toàn bộ bề mặt với màu đen. Chỉ trong vài giây, bộ giáp trắng sáng bóng của Climb đã thành một màu đen tuyền.

Quả bóng mà Climb vừa dùng là một vật phẩm ma pháp gọi là Magic Dyes. Vật phẩm ma pháp cấp cao thường có thêm hiệu ứng kháng nhiệt hay kháng hàn, nhưng thứ Climb vừa dùng chỉ đơn giản là thay đổi màu sắc. Lý do mà cậu dùng nó đương nhiên là vì bộ giáp trắng sáng choang của mình.

Lakyus cho gọi đội trưởng của mỗi đội và Climb đi đến chỗ cô. Người đứng giữa là một phụ nữ mang đủ loại trang bị. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là thanh ma kiếm huyền thoại Kilineiram. Thanh kiếm có cỡ như một thanh kiếm to bản và nằm trong vỏ, vậy nên cậu không có dịp nhìn thấy thanh kiếm nổi tiếng được mô tả như đang nhìn vào một đêm đen sâu thẳm. Chỉ chuôi kiếm thôi cũng rất đẹp. Bên trong viên lam ngọc đính ở đầu chuôi kiếm là một ngọn lửa cháy sáng mạnh mẽ. Bộ giáp cô mặc tỏa ra ánh sáng mà đảm bảo rằng những vật liệu cấp thấp hơn bạch kim sẽ không thể nào có được. Đó là bộ giáp được khắc hình kì lân và có lời đồn rằng chỉ có trinh nữ mới có thể mặc nó và nó sẽ không bao giờ bị vấy bẩn - "Virgin Snow".

So với trang sức và bộ giáp hào nhoáng, áo choàng của cô có vẻ chỉ đơn giản được làm từ vật liệu màu xám. Vật phẩm này có tên 'Cloak of Rat Speed' có tác dụng tăng tốc độ di chuyển, nhanh nhẹn và khả năng né tránh. Chỉ xem bề ngoài thì sẽ không thể biết rằng đó là một vật phẩm ma pháp mạnh đến khó tin. Có vẻ như cô vẫn chưa kích hoạt vật phẩm ma pháp 'Floating Swords'. Lý do mà cô vẫn để cho những trang bị của mình trông có vẻ hào nhoáng là vì cô có thể dùng ma pháp của mình để che giấu chúng bất cứ lúc nào.

Những người đứng bên cạnh đều là những gương mặt thân thuộc với Climb. Những thành viên của Blue Rose, và Gazef Stronoff. Đứng ngang hàng với họ, cậu có chút cảm thấy không xứng đáng.

Lakyus giải thích kế hoạch tấn công tám trụ sở của Eight Fingers. Tuy nhiên, vì chỉ có bảy nhóm, kế hoạch là ngay sau khi chiếm đánh thành công địa điểm được chỉ định, đội trưởng của đội đó và những vệ sĩ riêng của Marquis - đều là cựu mạo hiểm giả cấp Mithril trở lên - sẽ lập tức tới địa điểm cuối cùng và những người còn lại sẽ ở lại để dọn dẹp địa điểm ban đầu. Mục tiêu là bắt giữ toàn bộ nếu có thể, nhưng nếu chúng chống cự thì vẫn có thể giết. Lakyus hổ trợ họ.

"Đối thủ là những kẻ đang kiểm soát thế giới ngầm. Sẽ có thể có bẫy hoặc những đối thủ mạnh. Đừng mất cảnh giác."

Climb rùng mình. Không phải vì sợ, mà là vì vai trò quyết định mà cậu nhận được. So với những đội trưởng khác, kĩ năng và khả năng của Climb là cực kì yếu kém. Lý do duy nhất cậu được chọn là vì cậu không phải một binh lính bình thường, và cậu sẽ nhận được những sự giúp đỡ riêng. Kể cả vài cựu mạo hiểm giả cấp Orichalcum trong nhóm Marquis Raeven cũng được phân vào đội của cậu. Vì thế nên cậu không thể từ chối được.

Thêm nữa, lúc mà cậu nhận ra cậu được chọn làm một đội trưởng, cậu không thể ngồi yên được. Blue Rose, Marquis Raeven, Gazef Stronoff, và nếu có bất trắc gì thì sẽ có cả hoàng tử Zanack. Không có ai đại diện cho Renner. Vậy nên bằng việc đưa Climb lên làm một đội trưởng, cô ấy muốn chứng tỏ rằng cô là một phần của kế hoạch lần này.

Có vẻ như hoàng tử Zanack và Marquis Raeven cũng tham gia, nhưng tại sao họ lại làm vậy?

Climb không hề biết lý do. Tuy nhiên, nhiệm vụ làm cho mọi người biết rằng công chúa Renner đang làm việc vất vả vì mọi người trong Vương Quốc đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Một vài cuộc nói chuyện năng nổ nhỏ chấm dứt, mọi người giải tán. Khi cậu trở lại với đội của mình, người đàn ông đứng trước cả đội nói với giọng bình thản.

"Sẵn sàng chưa?"

Đó là Brain Unglaus, phó đội trưởng của đội Climb và người hỗ trợ cá nhân được chính Gazef đề cử.

"Mọi người đã sẵn sàng. Theo lời của chỉ huy, chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Chúng ta sẽ đi tuyến đường này. Những người bạn của chúng ta ở đằng đó đã chọn giùm đấy."

Brain đưa ra một tấm bản đồ với những đường màu đỏ chỉ đường ở trên. Liếc qua bản đồ, Climb nhìn vào điểm mà Brain chỉ vào. Đó là một người thuộc đội cựu mạo hiểm giả cấp Orichalcum. Nhận ra ánh mắt Climb, anh ta vẫy tay chào.

Climb hơi cúi chào về phía người đàn ông lớn tuổi hơn cậu. Thường thì người khác sẽ thấy lạ khi một đội trưởng lại cúi chào một thành viên trong đội, nhưng vì đội trưởng là Climb, một người không có thực lực, nên cậu sẽ cần sự giúp đỡ của những người khác thay vì chỉ dựa vào sức mình ở tiền tuyến. Khi họ đang nói chuyện, một người cao to tiến lại phía Climb và cất giọng.

"Oi, trai tân."

Cậu đã mong rằng cô ta sẽ không gọi cậu như vậy. Trong khi Climb đang suy nghĩ mông lung trong đầu, cậu nhận ra những ánh nhìn về phía cậu thay đổi. Mừng thay là không hề có ý miệt thị nào. Một số giống như người lớn nhìn vào một đứa trẻ, số khác mang theo tình đồng đội mạnh mẽ.

"Chuyện gì vậy, Gagaran-sama?"

So với lúc ở trong nhà hàng, cô đang mặc những trang bị hạng nhất. Một bộ giáp toàn thân màu đỏ đầy gai nhọn và những hoa văn hình con mắt quanh vùng ngực. Đó là bộ giáp trứ danh của cô, Gaze Bane. Găng tay của cô có chút khác thường và có họa tiết rắn quấn xung quanh. Đó là một thánh vật cổ xưa có khả năng tăng mạnh sự hồi phục, Gaunlets of Kerykerion. Thắt lưng giắt một cây búa chùy tên là Fel Iron và chiếc áo choảng đỏ sang trọng như của hoàng gia, Crimson Guardian. Bên trong bộ giáp, ngoài tầm nhìn của kẻ khác, là Vest of Resistance, Dragontooth Amulet, Belt of Greater Power, Wing Boost, Cirlet Twister và một chiếc nhẫn ma thuật.

Đó là trang bị của một trong những chiến binh mạnh nhất Vương Quốc, Gagaran. Chỉ một trong số chúng cũng đắt đến nỗi làm cho kẻ khác lòi mắt ra. Lý do duy nhất mà cô có thể có được những trang bị như vậy là vì cô là mạo hiểm giả cấp Adamantium. Evileye, Tina và Tia cũng đều trang bị những món chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra là trang bị hạng nhất.

"Không có gì nhiều, tôi chỉ muốn cổ vũ cậu trai tân chút thôi."

Hẳn là cô ấy đang lo cho cậu, nhưng cậu thực sự mong rằng cô đừng có gọi cậu như vậy nữa. Cậu có thể thoát khỏi nó nếu cậu muốn một cái tên khác, nhưng cậu không muốn. Sâu trong lòng, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng Gagaran lại đang nhìn Brain với đôi mắt tinh anh.

"Brain Unglaus. Người ngang tài ngang sức với Warrior Captain Hoàng gia...Những câu chuyện đó không phải lời nói dối hay nói quá."

"Chiến binh của Blue Rose, Gagaran. Cô chắc chắn là...mạnh. Xứng đáng với danh hiệu chiến binh của nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantium. Vậy, tôi đạt chứ?"

Climb nhìn Brain như đang hỏi 'đạt' nghĩa là sao. Brain nhún vai và nói với Climb mục đích thực sự của Gagaran.

"Cô ấy tới để xem thử tôi có phải là kẻ đủ tin cậy để ủy thác cậu hay không ấy mà."

"Thật à?"

"Nói gì vậy...Sao tôi phải quan tâm chuyện gì xảy ra với cậu ta chứ. Chỉ là hơi tiếc nếu cậu trai tân phải chết, nên tôi tới để xem xem anh có muốn chăm sóc cậu ta không thôi. Dù vậy tôi vẫn thấy việc anh bắt 'Devil of Illusions' không phải là trùng hợp. Một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận nó mà không cần phải chiến đấu với anh. Nếu là anh, mọi thứ chắc sẽ dễ dàng."

"Gee, cám ơn. Tôi có thể thấy những tin đồn về cô là đúng. Nhưng tốt nhất là vẫn nên cảnh giác. Thế giới này đầy rẫy những quái vật đủ mạnh để giết chúng ta trong chớp mắt đấy."

"Ồ hô, anh là loại người thận trọng à. Người như vậy không tệ chút nào. Anh chắc không phải trai tân, nhưng thấy việc đó thế nào?"

"Thôi khỏi cám ơn. Tôi sợ nó sẽ nổ tung vì áp lực mất."

Climb không cần phải hỏi cái gì sẽ nổ.

"Thật đáng hổ thẹn. Vậy thôi, cẩn thận nhé Climb."

Gagaran vẫy tay chào và rời đi. Brain nhìn cô ta bước đi và lẩm bẩm.

"Một người phụ nữ tốt. Chỉ xét bề ngoài thì sẽ không thể biết được điều đó."

"Gagaran...không, mọi người trong Blue Rose đều như vậy. Evileye có thể biểu hiện hơi thô lỗ, nhưng cô ấy cũng rất tốt bụng."

"Magic Caster đeo mặt nạ...Nhắc mới nhớ, anh chàng Ainz Ooal Gown mà Gazef nhắc tới cũng đeo mặt nạ. Là mốt thời trang mới của Magic Caster à?...Hmmm? Hình như chúng ta đang lạc đề."

"Có vẻ như là vậy. Nếu muốn bắt kịp thời gian với những đội khác đã đi trước khá xa thì chúng ta nên bắt đầu thôi."

Hai người có thể thấy một đội đã đi trước khá xa. Climb nhìn quanh để tìm một người phụ nữ, nhưng tất nhiên là không thể tìm thấy. Cô ấy đã đi với hoàng tử Zanack. Cậu biết Renner có rất nhiều việc phải làm, và cảm thấy băn khoăn vì cảm giác buồn bã sinh ra bởi sự ích kỉ của mình.

"Đi chứ, Climb?"

"...Vâng! Tới ngay đây."

Climb chỉ huy đội của mình bắt đầu xuất phát. Đội trưởng Climb, phó đội trưởng Brain Unglaus, bốn cựu mạo hiểm giả Orichalcum, hai mươi binh lính từ quân đội của Marquis Raeven cũng như vài linh mục cao cấp mà Marquis Raeven quen biết và người mà Liên đoàn Pháp thuật bí mật giúp đỡ, tổng cộng là ba mươi hai người. Trong đêm tối, họ lặng lẽ khởi hành.

Phần 4

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9) Ngày 4, 20:31

"Đã làm phiền ngài ấy gửi tới một lực lượng thế này...Tôi phải đích thân cám ơn Ainz-sama mới được."

Đó là những lời đầu tiên mà Sebas nói sau khi thấy những người tập hợp quanh dinh thự. Với sự chỉ huy của Demiurge, thủ vệ Shalltear và Mare cũng như sự hiện diện của Pleiades Solution và Entoma. Ngoài ra cũng có vài thuộc hạ cao cấp của Demiurge, Evil Lords. Thực sự là một lực lượng hùng hậu, nếu không nói là quá mạnh mẽ.

"Nhất là các thủ vệ đã đích thân tới giúp sức..."

"Theo lệnh của Ainz-sama, tôi, Demiurge sẽ chỉ huy...Có gì không ổn không Sebas?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy thì tôi sẽ làm rõ để chúng ta không có bất kì hiểu lầm nào. Ainz-sama ra lệnh cho chúng tôi giải cứu Tsuare, nhưng lý do mà chúng tôi dùng nhiều sức mạnh như vậy là để trừng phạt lũ cặn bã Eight Fingers vì dám phạm thượng tới Đấng tối cao."

"Tôi hiểu rất rõ điều đó. Giải cứu Tsuare chỉ là nhiệm vụ phụ."

"Đúng vậy. Tôi nghi ngờ việc Tsuare sẽ kháng cự lại ma pháp tái sinh, nên lý do duy nhất tôi cố gắng cứu sống cô ta là vì đề nghị của ông."

Đó không phải là một giọng điệu dễ nghe.

"Dù vậy, nếu cô ta đã chết, việc tìm cô ta sẽ có chút khó khăn. Nếu là tôi, tôi sẽ chặt đầu cô ta và quăng vào lũ ngu xuẩn lang thang tiến vào."

"Tôi nghĩ ngài giống như đang diễn tả lại cảnh mình tra tấn con tin làm ví dụ, Demiurge."

"Suy luận khá lắm. Trói mấy tên lẽ-ra-là-kẻ-giải-cứu lại và tra tấn con tin ngay trước ánh mắt bất lực thảm thương của chúng...Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để làm cho tôi cảm thấy rạo rực."

"Chính xác là vì cái gì mà ngài cảm thấy rạo rực vậy?"

Sebas giấu cơn giận dữ của mình bằng một nụ cười. Dù vậy, Demiurge vẫn có thể nhìn thấu nụ cười đó. Đối với anh, đó chỉ là một diễn xuất non nớt.

"Tất cả, Sebas à. Tất cả."

Tròng mắt như khe nứt nhỏ của Demiurge ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Tất nhiên, nếu là tôi thì tôi sẽ lên kế hoạch để bọn giải cứu cùng với con tin thoát đi, và lúc mà bọn chúng tin rằng mình đã thoát, tôi sẽ xuất hiện và xoay chuyển tình thế. Hy vọng càng nhiều sẽ càng thêm tuyệt vọng."

"Nghe vui nhỉ. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử một lần."

"Nh-nhưng nếu họ thoát thật, v-vậy không phải thật nguy hiểm sao?"

Demiurge và Shalltear bật cười.

"Câu đùa vui đấy, Mare. Tất nhiên là chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng không thể thực sự thoát đi. Mà, nếu chúng làm được như vậy thì cũng đáng khen đấy chứ."

"Anh tự tin rằng tuyệt đối sẽ không để chúng chạy thoát sao. A, thật không hổ danh là Demiurge."

Thời gian không còn nhiều, mà Demiurge thì vẫn ung dung trò chuyện về việc làm thế nào để kẻ khác chịu đau khổ nhất. Nhìn cảnh như vậy, Sebas lo lắng cắt ngang.

"Demiurge, ngài đã thu thập đủ thông tin cần thiết để tiêu diệt Eight Fingers rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, Sebas. Tôi đã có tất cả thông tin cần thiết."

Sebas thực sự bất ngờ. Thời gian mà Demiurge ở Vương Đô rất ngắn, nhưng lại có thể thu thập thông tin nhanh như vậy...Thực sự là đã làm thế nào, Sebas cũng không thể hình dung ra. Chỉ có một điều ông chắc chắn, đó là nếu Demiurge đã hành động theo mệnh lệnh của Chủ nhân, anh ta sẽ không bao giờ để lỡ việc.

"Về địa điểm thì cũng có một số, nhưng chỉ tấn công những nơi trọng yếu. Nếu có thể, hãy cố gắng bắt sống những kẻ trông có vẻ nắm giữ những thông tin hữu dụng, và hãy nhắc bọn Eight Fingers đó về những hành động ngu xuẩn-"

Demiurge đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Sebas trước khi tiếp tục.

"-Khi chúng dám làm dơ bẩn cái tên cao quý và vĩ đại nhất - Ainz Ooal Gown. Chúng ta phải bắt chúng trả giá cho sự sỉ nhục chúng đã gây ra, đồng thời cũng phải lấy thêm thông tin từ chúng nữa. Có ai phản đối không?"

"K-không!"

"Chúng phải trả giá cho sự bất kính đối với Ainz-sama bằng cái chết."

"Tất nhiên là không có phản đối."

Hai Thủ vệ và quản gia trả lời. Các Nữ chiến hầu và ma tướng chỉ đơn giản là cuối đầu chứ không nói lời nào.

"Tốt, vậy Sebas. Ông có thể nói tôi nghe địa điểm mà chúng gọi ông tới chứ? Tôi cần xác nhận xem đó có phải là một địa điểm mà tôi đã tìm hiểu được không."

Khi Sebas nói địa chỉ, Demiurge mỉm cười.

"Tôi nên vui vì nó khớp với danh sách hay nên buồn vì đó là địa điểm còn lại để tấn công đây. Đó là chỗ mà tôi đã điều tra trước rồi. Vậy thì để chỗ đó lại cho ông nhé."

"Cám ơn. Nhưng cũng có thể cô ấy đã bị thương. Tôi muốn mang theo một ai đó có thể dùng phép thuật chữa trị."

"Cứu cô ta cũng là mong muốn của Ainz-sama...Solution, cô có năng lực do thám rất tốt nên ta định giữ cô lại, nhưng không biết cô có thể hỗ trợ Sebas không?"

"Như ngài mong muốn, Demiurge-sama."

"Nhưng Demiurge, về những kẻ đã bắt cóc Tsuare trong tòa nhà đó..."

"Nếu ông để bất cứ tên căn bã đã bôi nhọ tên của Ainz-sama nào sống sót, thì tôi sẽ đích thân giết chết ông."

"Không cần phải lo Demiurge. Tôi sẽ tiêu diệt chúng."

"Tôi luôn muốn nói điều này lâu rồi...hai người không thể thân thiện hơn với nhau sao?"

Sebas nhận ra một cảm xúc không rõ ràng nơi khóe mắt Demiurge. Ông cũng tưởng tượng hẳn là mình cũng đang có một cảm xúc tương tự. Càng nghĩ về việc tại sao ông không thích Demiurge đến vậy, ông càng cảm thấy kì lạ. Ông cực kì thoải mái với Shalltear, người có cùng sở thích với Demiurge, nhưng Demiurge lại gây khó chịu cho ông mỗi khi họ nói chuyện với nhau. Kể cả vậy, cãi nhau với Demiurge ngay trước khi nhiệm vụ bắt đầu chả khác nào phỉ nhổ vào sự rộng lượng của Đấng Tối cao. Sebas chân thành tạ lỗi với chủ nhân trong lòng và cúi đầu với Demiurge.

"Xin lỗi vì đã xử sự thô lỗ với ngài dù ngài tới để sửa chữa sai lầm cho tôi."

"...À thì, không sao cả. Bây giờ...ngay sau khi giải thoát Tsuare thì cô ta sẽ lập tức được đưa tới Nazarick, như vậy ổn chứ?"

"Tất nhiên. Mọi thứ đã sẵn sàng để tiếp nhận cô ấy sao?"

"Không sao~. Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa~."

Nghe Entoma nói với giọng ngọt ngào, Sebas gật đầu.

"Còn câu hỏi gì không? Không à? Vậy chúng ta sẽ chia các thành viên thành bảy nhóm và quyết định địa điểm tấn công của mỗi nhóm. Dĩ nhiên là Sebas và Solution đã được phân công rồi, nhưng điều đầu tiên cần cẩn thân là... SHALLTEAR!"

Giọng Semiurge đột ngột nhấn mạnh khiến Shalltear giật mình.

"Hả, gì vậy Demiurge?"

"Xin hãy đợi ở hậu phương chờ tiếp ứng để tránh trường hợp cô bị mất kiểm soát. Cô mà mất kiểm soát rồi tàn sát vô tội vạ thì sẽ phiền phức lắm."

"Chuyện đó-, ổn mà! Nếu tôi dùng Spuit Lance để hút hết máu thì khả năng xảy ra chuyện đó là cực kì nhỏ!"

"Không là không. Lần này chúng ta phải hết sức cẩn thận và tránh mọi rủi ro hết sức có thể. Còn Sebas, tôi muốn xin lỗi trước. Cứu Tsuare và trừng phạt Eight Fingers chỉ là bước một của kế hoạch. Tuy vậy, tôi không thể nói với ông về phần còn lại cũng như bước thứ hai, vì khi ông trở về Nazarick sau khi hoàn thành bước một thì sẽ không còn dính líu tới kế hoạch nữa. Để tránh rò rỉ thông tin, chúng tôi cần phải giữ cho càng ít người biết càng tốt."

"Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Khi Sebas rời khỏi phòng, Demiurge nói tiếp.

"Rồi, đầu tiên, ta sẽ nói những thông tin quan trọng. Tập trung vào và đừng để lỡ bất cứ điều gì. Entoma, cô có thể tạo ảo ảnh đúng không? Hãy dùng nó theo chỉ thị của tôi."

"Tuân lệnh~"

Sau khi nghe tất cả chi tiết từ Demiurge, Entoma tạo ra một ảo ảnh giữa một khoảng không. Demiurge cực kì hài lòng về ảo ảnh này.

"Tuyệt đối không được giết người này. Trong trường hợp tệ nhất, mọi người được phép làm bị thương hắn nếu cần thiết nhưng hãy cứ nhớ rằng không được phép làm vậy. Nhất là cô đấy, Shalltear."

"Biết rồi biết rồi, không cần nhắc đi nhắc lại vậy đâu."

Shalltear phồng má lên khi liên tục bị nhắc nhở, Mare cười khổ.

"À-ừm. L-liệu có ổn không khi mà, ừm, không nói việc này với Sebas?"

"Không sao cả. Xét về tính cách thì ông ta không phải người sẽ tùy tiện gây tổn thương kẻ khác...Nhưng để đề phòng, cô có thể lo liệu việc này khi cần thiết chứ, Solution?"

"Vâng, thưa ngài."

Demiurge hài lòng gật đầu.

Kế hoạch lần này có liên hệ tới một người sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nazarick. Nếu có sai lầm, rất có thể việc thống trị thế giới, mục đích tôi thượng mà Đấng Tối cao Ainz Ooal Gown đã không nói ra, sẽ bị trì trệ. Từ khi chủ nhân đã nói "Ta giao phó mọi thứ cho ngươi", thì không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra.

Dù đã nhận mệnh lệnh nghiêm ngặt từ Albedo; nhưng Shalltear, Cocytus và Sebas đều lần lượt phạm lỗi. Nếu cứ như vậy, năng lực của các Thủ vệ và những thành viên mạnh mẽ khác được tạo bởi các Đấng Tối cao sẽ bị nghi ngờ. Tất nhiên, chủ nhân đã không biểu thị sự không hài lòng trước thất bại của họ, và thất bại của Cocytus có vẻ như là một phần của kế hoạch, nhưng họ không thể cứ ỷ lại vào lòng tốt của chủ nhân.

Chúng ta phải chứng tỏ sự hữu dụng của các Thủ vệ với Ainz-sama bằng cách hoàn thành tốt kế hoạch này.

Những tên thuộc hạ ngu xuẩn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có giá trị gì chứ?

Và nếu như Đấng Tối cao còn lại cũng rời đi vì thất vọng...

Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm cho Demiurge cứng đơ người vì sợ hãi.

Không thể thất bại. Chúng ta phải đưa ra một kết quả sẽ gạt đi tất cả những thất bại trước đó.

Với xác định rõ ràng trong thâm tâm, Demiurge nhìn mọi người.

"Và đừng quên, kẻ đã tẩy não Shalltear có thể đang chờ đợi cơ hội để tấn công. Không ai được rời khỏi vị trí nếu không được cho phép. Nếu bị nghi ngờ bởi tôi hoặc các Thủ vệ khác, hãy giơ hai tay hoặc bộ phận tương đương để chứng tỏ sự trung thành. Không được hành động một cách khả nghi. Nếu không sẽ lập tức bị giết để đảm bảo an toàn cho kế hoạch. Có câu hỏi gì không?"

"Ừm, tôi vừa mới hỏi một câu rồi, nhưng có thể cho tôi hỏi thêm câu nữa được không?"

Demiurge cười nhẹ với Mare và ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"À, thì. S-Sebas không có WI như chúng ta. Liệu ông ấy sẽ ổn chứ?"

"Ainz-sama cũng đã có nghĩ qua, ông ta sẽ đóng vai mồi nhử. Nếu kẻ địch sập bẫy thì sẽ rất may mắn. Albedo đang theo dõi từ Throne Room nếu trường hợp kẻ địch cắn câu. Những người không thể dùng [Massage] cũng không được phép hành động tùy ý. Tôi sẽ giám sát toàn bộ hoạt động, vậy nên hãy tìm tôi. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc vì lí do nào đó mà không thể liên lạc với tôi, thì tôi đã nói với Mare về toàn bộ kế hoạch và sẽ là chỉ huy dự bị."

"Còn...còn tôi thì sao...?"

"Xin lỗi Shalltear, nhưng tôi nói rồi, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cô, vậy nên cô sẽ đóng vai trò dự bị. Chà...Cơn khát máu không thể kiểm soát được của cô rất đáng lo ngại."

"Biết rồi biết rồi, vậy đi!!!"

"Ngay khi hoàn thành bước một, chúng ta sẽ tiến vào bước hai ngay lập tức. Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Đây là trọng điểm, nên hãy tập-...Chuyện gì vậy?"

Một Shadow Demon đu đưa xuất hiện từ cái bóng của Demiurge và thì thầm thông tin mới vào tai anh.

"Vậy sao? Đúng vào phút chót, nhưng mà biết sao được."

Một vấn đề phiền phức nhưng lại không thể bỏ qua.

"Mare, có tin mới đây. Chúng ta có thêm một hang ổ mới của Eight Fingers phải tấn công. Xin lỗi nhưng tôi cần cậu tới đó. Có thể cậu sẽ thiếu nhân lực nên tôi sẽ gửi Entoma theo hỗ trợ."

"V, vâng, cứ giao cho tôi!"

"Tốt lắm. Chúng ta sẽ bàn về chi tiết sau, bây giờ tôi sẽ giải thích bước hai của kế hoạch khi mọi người tập trung ở đây. Đây là phần quan trọng nhất của kế hoạch ở Vương Đô mà chúng ta đang thi hành, vậy nên hãy tập trung vào."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Chương 3: Six Arms

Phần 1

Tháng Hạ Hỏa (tháng 9), thứ 4, 21:51

Ở Vương Quốc, ngủ khi mặt trời lặn là chuyện bình thường, bởi vì giữ những ngọn đèn thắp sáng sẽ rất tốn kém. Ở miền quê, nơi hầu hết là những người nghèo, điều này chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, thành phố lại là sự đối lập với vùng nông thôn. Đặc biệt là quanh trung tâm thành phố, tất cả các cửa hàng và con người hoạt động như những con thú ăn đêm. Nơi Climb đang hướng tới có một chút khác biệt. Thay vì những ánh sáng rực rỡ và đường phố nhộn nhịp, đó là một con hẻm chìm trong bóng tối.

Climb đi dọc trên con phố vắng lặng mà không có bất kỳ ánh đèn. Lý do cậu có thể định hướng trong con đường tối tăm này là nhờ 'Helm of Dark Vision'. Phạm vi tối đa là 15 mét, nhưng sáng rõ như ban ngày. Hơn nữa, khác với những bộ giáp làm từ thép, giáp Mithril không tạo ra tiếng động khi di chuyển. Trừ khi một người nào đó có thính giác cực kỳ tốt hay một 'gã Rogue' chú ý, không ai có thể đoán được Climb đi xung quanh với nguyên bộ giáp.

Các trinh sát đã sẵn sàng.

Họ nhìn thấy mục tiêu khi họ vừa ra khỏi con hẻm. Bức tường cao bao quanh khu vực cách ly mọi thứ từ bên ngoài. Nó trông như một pháo đài hay một nhà tù. Những hoạt động bất hợp pháp gì có thể xảy ra trong đó? Cậu nghĩ về tất cả các hoạt động đen tối có thể xảy ra bên trong. Thứ ánh sáng huyền diệu rọi sáng hai bên cánh cửa không để xua đi bóng tối như đang toát ra từ tòa nhà. Cậu không thể nhìn thấy tòa nhà được mô tả trong kế hoạch từ bên ngoài.

"Chính là nó. Không còn nghi ngờ. "

Climb thì thầm trong khi cúi xuống để che giấu bản thân, và có một giọng nói đáp lại phía bên cạnh.

"Có vẻ như vậy, đội trưởng.Tình hình khá khả quan, tôi sẽ đi quan sát nó. "

Đó là giọng nói của một trong những mạo hiểm giả cấp Orichalcum, người có kỹ năng lớp gã Rogue. Brain đã trả lời thay cho Climb.

"Cẩn thận. Tuy ngươi có kỹ năng "Tàng hình", nhưng đừng quên rằng cũng có một số chiến binh có thể nhìn thấu được kỹ năng đó. "

"Tất nhiên, sau cùng thì họ đều là Eight Fingers. Tôi đã có kế hoạch nếu đối phương có một gã Rogue hoặc magic caster bằng cấp độ của tôi. Vâng, hai người hãy chúc may mắn cho tôi nào. "

Vừa dứt lời, hình bóng bên cạnh cậu dần biến mất. Cậu không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng một gã Rogue có thể nghe tiếng bước chân đi về phía lâu đài.

Những người duy nhất còn lại là Climb và Brain.

Lý do họ ở lại phía sau là bởi vì họ chưa từng hành động lén lút như thế này bao giờ. Một bộ giáp hoàn chỉnh có thể gây tiếng ồn và có thể tiết lộ vị trí của họ. Trong khi một trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, họ không thể cởi áo giáp của mình để tiếp cận mục tiêu.

Vì vậy chỉ còn hai người họ.

Cả hai đều là chiến binh, họ không thể hành động như một gã Rogue. Tuy nhiên, đối với Climb, nhờ vào phép thuật trong bộ áo giáp của mình và đối với Brain người có thể sử dụng võ kỹ trong bóng tối, họ có thể hoạt động trong bóng tối. Có một lý do hai người lại gần bất chấp nguy hiểm: Nếu gã Rogue bị phát hiện, họ phải quyết định nhanh chóng nhóm của họ sẽ tấn công hoặc rút lui. Hiện tại là thời điểm quan sát. Tuy nhiên, họ không biết những gì đang diễn ra bên trong. Thời gian trôi qua, càng làm lòng họ thêm lo lắng.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Brain trả lời sự lo lắng Climb.

"Tôi không biết ... nhưng chúng ta chỉ có thể tin tưởng anh ta. Dù sao thì anh ta là một mạo hiểm giả cấp Orichalcum. "

"Tôi cho rằng. Anh ấy có khá nhiều kinh nghiệm, tôi đoán vậy. "

Chờ đợi lâu họ càng mất kiên nhẫn. Rồi đột nhiên, Brain chạm vào katana của mình. Làm theo Brain, Climb cũng với lấy thanh kiếm của mình và nghe giọng nói hoảng loạn của người đàn ông ở bên cạnh anh.

"Đợi đã, là tôi. "

Đó là gã Rogue vừa đi trinh sát về.

"Ah, là cậu. Cậu đã đến gần nhưng không làm gì hết... Cậu kiểm tra tôi thực sự có thể cảm nhận được cậu với võ kỹ của tôi à? "

"Yea, tôi xin lỗi về điều đó. Khi kiểm tra Brain Unglaus nổi tiếng, là lỗi của tôi."

"Ổn thôi. Nếu là tôi, tôi cũng có thể làm điều tương tự. Mà thôi kệ, cậu có thể nói cho chúng tôi biết có những gì ở bên trong nào? "

Climb có thể cảm thấy cơn gió thoảng qua và cảm thấy ai đó ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhìn sang bên cạnh và thấy không có ai, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác kỳ lạ của một sự hiện diện mờ nhạt ở đó.

"Có vẻ như nơi đó đang được thiết kế để thành sân tập. Các sân được thiết kế giống như nhau. Tôi đã nhìn thoáng qua tòa nhà và thấy nó có rất nhiều phòng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói đây là một tòa nhà thuộc sở hữu Chi nhánh An ninh của Eight Finger. Có vài khu vực được bảo vệ nghiệm ngặt nên tôi không thể mạo hiểm đến gần. Ngoài ra, có một vài tin xấu, đội trưởng. "

Những ngữ điệu trong lời nói của anh làm thay đổi bầu không khí.

"Đây là điều quan trọng. Có một nhà tù trong tòa nhà và một người phụ nữ đang bị giam giữ ở đó. Ngoài ra, có những người khớp với mô tả của 'Six Arms'. "

Ngay cả khi người phụ nữ là ngoài dự kiến, họ đã tính toán sự hiện diện của Six Arms. Vì vậy, vấn đề là gì? Câu hỏi của Brain xóa tan sự tò mò của Climb.

"Bao nhiêu? Cậu nói là 'những', chắc phải có nhiều hơn một. "

"Tất cả là năm.'Devil of Illusions' trong tay chúng ta, có nghĩa là tất cả mọi người khác đều tụ tập ở đó. "

Trong hoàn cảnh khác, đây là một pháo đài bất khả xâm phạm. Vị trí tồi tệ nhất. Nhưng-

"Đây có thể tệ đối với chúng ta, nhưng lại thuận lợi cho những người khác. Nếu tất cả chúng đều tụ tập ở đây, có nghĩa là các địa điểm khác sẽ dễ hành động hơn nhiều. "

Đó là tia sáng trong tình huống xấu nhất này.

"Vậy đội trưởng chúng ta sẽ làm gì?"

"Không cần làm gì hết. Nơi này không thể bị hạ. Chúng ta sẽ rút lui. "

"Điều đó sẽ ổn chứ, Climb?"

"Không hẳn, nhưng chúng ta còn sự lựa chọn nào khác sao? Nếu toàn bộ Six Arms tụ tập ở đây, thì đây phải là một trong hai địa điểm quan trọng và chúng ta không thể bỏ qua nó. Nhưng xem xét sự khác biệt sức mạnh của hai bên, thì gần như là không thể. "

"Đúng thế."

"Vậy thì tôi sẽ vào một lần nữa để xem tôi có thể lấy được thông tin nào không trước khi chúng ta rút lui?"

"Không, quá nguy hiểm. Tốt nhất rút lui trong khi họ vẫn không biết chúng ta ở đây. Cậu nghĩ sao?"

"Yea, tôi đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Đi đến địa điểm khác và giúp đỡ họ? "

"Đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cậu có thể thông báo cho những người đang chờ đợi phía sau. Chúng tôi sẽ đợi ở đây và kiểm tra có ai bám đuôi chúng ta không. "

"Tôi nghĩ cẩn thận là trên hết. Tôi sẽ giao lại cho anh. "

Gã Rogue vẫn vô hình cố ý phát ra tiếng đi bộ để trấn an Climb rằng anh ta đang đi đến gặp phần còn lại của nhóm.

"...Có vẻ không ai đuổi theo anh ta, Climb."

"Vậy chúng ta sẽ hội nhóm với những người còn lại và chuyển sang vị trí tiếp theo?"

"Yea- huh? Nhìn kìa, Climb. "

Khi anh quay lại, anh có thể nhìn thấy những người anh gặp ngày hôm qua gần tòa nhà họ đã khảo sát.

"Đó là Sebas-sama? Tại sao ông ta ... "

"... Thật khó để nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp ... Chuyện đang xảy ra? Liệu ông ta là một trong số họ? "

"Tôi không nghĩ đến trường hợp đó. Tôi tưởng cậu sẽ nghĩ khác. "

"Đúng thế. Có lẽ nếu ông ta có khả năng diễn xuất tốt, nhưng tôi không nghĩ ông ta là một người như thế. "

"Chúng ta nên gọi ông ta-"

Ngay sau khi anh nói vậy, Sebas nhìn thẳng vào hai người họ. Climb và Brain ẩn trong bóng tối khá xa để quan sát tòa nhà. Họ nghĩ rằng ông ta không dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Có thể ông nhìn theo hướng của họ chỉ là sự trùng hợp, nhưng Climb không nghĩ vậy.

Sebas lướt đi với tốc độ cực nhanh.

Đó là một tốc độ đáng kinh ngạc. Bất cứ khi nào họ chớp mắt, ông đã thu hẹp một khoảng cách đáng kinh ngạc như thể ông đã dịch chuyển. Mặc dù ông chỉ đi lại bình thường, nhưng Brain không thể bắt kịp được nhịp đi của ông. Sau đó ông đi vào con hẻm. Chính xác hơn, ông gần như đã bay trên đầu hai người đàn ông đang ẩn thân tại lối vào con hẻm.

"Oh. Cả hai người đều ở đây, thật là một sự trùng hợp. Thế hai người có việc gì ở đây à? "

"Không, đó là điều mà chúng tôi định hỏi ông. Chúng tôi đang có kế hoạch mở một cuộc tấn công vào tòa nhà đó, chúng thuộc sở hữu của Eight Fingers. "

"... Chỉ có hai người?"

"Không, còn nhiều người khác phía sau chúng tôi."

Climb hỏi Sebas khi thì thầm.

"Ông đang làm gì ở đây, Sebas-sama? Ông có việc gì ở toà nhà đó ...? "

"Vâng, thật lòng, người phụ nữ tôi nói với cậu ngày hôm qua đã bị bắt cóc và đang bị giam giữ tại tòa nhà đó. Họ gọi tôi tới, vì vậy tôi ở đây. "

"Là như vậy?! Nói như thế, đồng đội của chúng tôi đã do thám phía trước cho biết có một người phụ nữ đang bị giam giữ trong đó. "

"...Anh ta ở đâu?"

"Anh ta nên quay trở lại sớm ... Ah, vừa đúng lúc."

Người mạo hiểm giả trở lại với lớp tàng hình dần biến mất. Anh ta cảnh giác với người đàn ông già với một hào quang lịch lãm mà không phù hợp với hoàn cảnh chút nào.

"Đây là Sebas-sama. Ông ấy đã giúp chúng tôi bắt giữ 'Devil of Illusions' ngày hôm qua. Ông ấy dường như quen biết với những người phụ nữ cậu nói trước đó. Ông ấy là người chúng ta có thể tin tưởng, đừng lo lắng quá nhiều. "

Gã Rogue gật đầu như là đã hiểu và nói về những thông tin anh ta đã thu thập được, bắt đầu với người phụ nữ. Sebas nói với giọng biết ơn sau khi nghe tất cả mọi thứ.

"Ra vậy, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, cứu cô ấy giờ đã dễ dàng hơn nhiều. "

"Đừng lo lắng, ông già. Dù sao đi nữa, tất cả mọi người đã sẵn sàng để rút ... "

Gã Rogue liếc nhìn Sebas cảm thấy hối tiếc vì đã phải rút lui và để lại ông một mình mặc dù biết rằng Sebas có ai đó đang bị giữ làm con tin.

"Sebas-sama. Những kẻ mạnh nhất của Eight Fingers, gọi là Six Arms đang ở đây ... Ông có thể chăm sóc tất cả không? "

Gã Rogue cau mày trước câu hỏi của Climb. Climb cũng hiểu những gì gã Rogue đang nghĩ. Six Arms là kẻ mạnh ngang với mạo hiểm giả cấp Adamantium. Không thể nào giành chiến thắng cả năm người họ. Tuy nhiên, bỏ qua những nghi ngờ như vậy, Sebas trả lời nhẹ nhàng.

"Nếu đó là năm người như Succulent ngày hôm qua, chẳng có vấn đề gì cả."

Gã Rogue chớp mắt một lúc trước khi kéo Brain và Climb sang một bên và hỏi họ đồng thời nhìn Sebas với đôi mắt đáng thương.

"...Đội trưởng, người đàn ông đó bị điên à?"

Bất cứ ai lắng nghe Sebas chắc sẽ đồng ý. Đặc biệt là nếu họ biết về khả năng của một mạo hiểm giả cấp Adamantium. Nhưng Climb, người đã chứng kiến **khả năng của Sebas, biết không có quá tự tin vào câu nói đó.

"Không, ông ấy rất mạnh."

Gã Rogue nhìn Climb như thể anh đang nhìn một người điên.

"Brain cũng nghĩ thế."

"Cái gì?! Unglaus, anh cũng thế? "

Brain mỉm cười cay đắng khi anh gật đầu với Rouge.

"Đúng thế. Thậm chí nếu Gazef và tôi chiến đấu chống lại ông ta cùng một lúc, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng. "

"Tôi, đó là ... Không, nếu đó là sự thật, không thể tin được ..."

Gã Rogue vẫn nhìn Sebas với sự hoài nghi, nhưng chỉ có thể tin tưởng những gì họ đang nói.

"Nếu chúng ta đang yêu cầu sự giúp đỡ từ Sebas-sama ... Nó có thể bất tiện, nhưng cậu có thể nói với Sebas-sama về Six Arms?"

Lần duy nhất Sebas đã phá vỡ hào quang lịch lãm của ông là khi ông nghe một trong những biệt danh của Six Arms.

"Cậu nói 'Undying King' Deibanock ... Đó là một biệt danh đáng buồn cười của một sinh vật ngu ngốc."

Bên cạnh tiếng rì rầm đó, việc trao đổi thông tin đã kết thúc. Sau đó Climb hỏi.

"Vậy, Sebas-sama ... Ông có thể giúp chúng tôi không?"

"Tất nhiên. Dù sao thì tôi đến để giải cứu Tsuare. Tôi sẽ chăm sóc Six Arms. "

"Trong trường hợp, Sebas-sama sẽ xông vào từ phía trước, chúng tôi sẽ bí mật xâm nhập để giải cứu Tsuare-san. Tôi xin lỗi vì để ông chiến đấu một mình, Sebas-sama ... "

"Vậy tốt thôi. Nó sẽ rất thuận lợi cho tôi, cậu sẽ có thể giải cứu cô ấy khi chúng đang bị phân tâm và chúng sẽ không thể mang cô ấy thông qua một đường hầm bí mật. "

"Tôi hiểu. Tôi sẽ giải cứu Tsuare-san mà không có vấn đề gì. Vậy ông cần ai đi cùng không? Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng tốt nếu đi với tất cả mọi người như đã được lên kế hoạch ... "

"Hmm ... Nếu chúng ta cần phải thâm nhập vào, thì càng yên tĩnh nhất càng tốt. Sau đó, sau khi chúng tôi cứu cô ấy, chúng ta có thể phải chiến đấu để dọn đường ra. Đó là một trường hợp ... "

Gã Rogue nhìn Climb và Brain.

"Nếu anh có thể sử dụng tàng hình hoàn toàn, nó sẽ là một chuyện khác... nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có ba người chúng tôi sẽ là tốt nhất."

"Liệu có ổn nếu tôi đi với cậu?"

"Tất nhiên, đội trưởng. Đồng đội của tôi là Warrior nên không phù hợp với hành động bí mật bởi vì họ bộ giáp của họ quá cứng. "

"Tôi hiểu, vậy chúng ta sẽ hành động với mọi người ở đây."

"Tốt hơn nếu magic caster của chúng ta có thể dùng phép loại bỏ tiếng ồn... Vâng, nếu dùng được cho 3 người, tôi sẽ yêu cầu anh sử dụng ma thuật tàng hình."

"Tàng hình ..."

Climb nói bằng giọng lo lắng.

"Ngay cả khi tất cả mọi người tàng hình, nón của tôi có thể kích hoạt phát hiện tàng hình một lần mỗi ngày ... nhưng còn những người khác? Nếu tất cả mọi người không thể nhìn thấy nhau và bị lạc nhau, đó sẽ là một vấn đề. "

"Đừng lo lắng Climb, tôi có một vật phẩm có thể phát hiện tàng hình. Mặc dù nó chỉ có một sử dụng, sẽ ổn thôi. "

"Không cần phải lo lắng về tôi. Không tài nào tôi có thể mất dấu đội trưởng và bước chân của Unglaus. "

"Sau đó chúng ta có thể liên lạc tốt. Chúng ta sẽđột nhập vào trước Sebas-sama. "

"Cảm ơn mọi người"

Climb và Brain đã bối rối trước Sebas, người đang cúi đầu xuống. Họ không làm bất cứ điều gì để xứng đáng để nhận một cái cúi đầu từ Sebas. Về cơ bản, họcần sự giúp đỡ của ông như họ đã làm tại kĩ viện ngày hôm qua.

"Không, chúng tôi là những người cần phải cám ơn ông. Kể từ khi chúng tôi đến để tấn công nơi này, chúng tôi rất biết ơn khi ông có thể giải quyết Six Arms. "

"Hai bên đều có lợi mà."

Họ không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu tiêu cực trong nụ cười tươi sáng của Sebas. Climb đứng dậy và cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy chúng ta sẽ rút lui và trở lại sau khi phép thuật được niệm lên chúng ta."

Phần 2

Tháng Lửa Hạ (tháng 9), thứ 4, 22:15

Sebas mất khá nhiều thời gian để tới nơi, vì ông đã dành một lúc để đọc tờ giấy da hướng dẫn. Tuy nhiên ông vẫn đến sớm hơn người khác, và đã đứng trước cổng.

Đó là một cửa theo kiểu hàng rào nên ông có thể nhìn thấy bên trong, nhưng vì cây cối, tầm nhìn của ông bị che khuất.

"Hừm, ông đã đến đúng lúc."

Với giọng nói thô, một người đàn ông xuất hiện giữa những cái cây. Tất nhiên Sebas biết người đàn ông đó đã ở đó từ trước vì ông đã kích hoạt một kỹ năng phát hiện tất cả các sinh vật sống trong bán kính nhất định. Ông không thể nhìn thấy anh ta bằng mắt thường, và vì sẽ rất nguy hiểm nếu cứ dựa dẫm vào kỹ năng này, ông chỉ sử dụng nó trong những hoàn cảnh đặc biệt.

"Ở đây. Theo tôi."

Theo hướng dẫn của người đàn ông, Sebas bước đi trên con đường nhỏ băng qua khu vườn. Đối với khu vườn thuộc sở hữu của một tổ chức ngầm như Eight Fingers, nó lại không hề cho người ta cảm giác ảm đạm. Những cái cây được cắt tỉa gọn gàng và ông có thể nói rằng họ có một người làm vườn khá tài năng. Theo lối đi, có một khoảng trống lớn giống như một sân tập. Nhiều ngọn đuốc rải rác dưới đất và ngọn lửa đỏ nhảy khắp mọi nơi. Có khoảng 30 người, chủ yếu là những người đàn ông và một vài phụ nữ, họ đều mỉm cười. Đó là nụ cười của những người người quen với cuộc sống bạo lực, những người không bao giờ có thể tưởng tượng thấy mình thua cuộc. Sebas nhìn xung quanh, ông không thể tìm thấy bất cứ ai có thể là một đối thủ xứng tầm và là "Six Arms" đã nghe nói từ đồng đội của Climb.

Hắn mặc một áo choàng trùm đầu. Nó đã được nhuộm đen và cạnh áo được khâu bằng chỉ màu đỏ nhìn nó trông như một ngọn lửa. Ông không thể nhìn thấy bên trong chiếc mũ, nhưng nó không có những đặc điểm của sự sống. Biệt danh "Undying" không phải là nói chơi, đơn giản, hắn là một undead.

Người phụ nữ duy nhất trong nhóm người đó ăn mặc hở hang với lớp lụa mỏng. Cô ta có vô số vòng vàng đeo trên cổ tay và mắt cá chân, tạo nên âm thanh của leng keng mỗi khi di chuyển. Trên eo cô ta treo sáu thanh đao. Người đàn ông bên cạnh cô ta có dáng vẻ hào nhoáng. Hắn ăn mặc như một đấu sĩ đấu bò tót và cầm một thanh kiếm có lưỡi trông như một bông hồng. Nó thậm chí còn tỏa mùi hương hoa hồng nữa.

Người đàn ông cuối cùng đang mặc một bộ giáp cồng kềnh và thanh kiếm nằm trong vỏ. Tổng cộng có bốn người - lãnh đạo của họ, Zero, không thấy đâu. Có lẽ hắn ẩn nấp ở chỗ nào đó. Khi bốn tên đó bước về phía trước, tay sai của chúng tiến đến bao vây Sebas.

"Ông già, tôi nghe nói ông khá mạnh. Ông đã tiêu diệt tất cả chỉ với một đòn? "

"Chúng tôi phải đảm bảo vị trí của chúng tôi trong Eight Fingers với kỹ năng của mình. Nó sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi nếu chúng tôi thua cuộc ở đây. Succulent? Hắn ta là một thằng ngu để mất vị trí đứng đầu chi nhánh buôn nô lệ, thậm chí nơi đó giờ đã sụp đổ. "

"Nên tôi có một câu hỏi cho ông. Succulent nói hắn thua Brain Unglaus,nhưng hắn thua trong tay ông đúng không?

"À, ta chưa từng đánh trực diện với hắn. Ta chỉ gặp hắn trong kĩ viện, đúng lúc hắn bị hạ gục thôi. "

"Thì ra là thế. Nếu đối phương là Brain Unglaus nổi tiếng, không có cách nào hắn có thể giành chiến thắng. "

"Đặc biệt là nếu hắn trở nên mạnh hơn kể từ cuộc đấu tay đôi và đang ở cùng đẳng cấp với Gazef Stronoff, Succulent thua là đương nhiên."

"Nhưng nó không có nghĩa là hắn có thể được tha thứ. Chúng tôi sẽ chăm sóc Unglaus và con chó cái công chúa kia sau. Nhưng ông già, ông gây không ít phiền toái rồi nên ông sẽ chết đầu tiên. "

"Bọn ta sẽ xé xác ngươi. Nếu bọn ta không thể, nó làm mất danh tiếng của chúng ta. "

"Nhìn đằng kia."

Một người trong Six Arms nói và chỉ vào tầng ba của tòa nhà.

"Có một vài người cấp cao hơn ở đó. Họ đã tập hợp để xem bọn ta giết ngươi thật đẹp mắt và chậm rãi."

"Chắc có một người tên là Zero?"

"Đúng thế."

Bốn tên mỉm cười chế giễu, như thể chúng nhìn vào một kẻ yếu đuối. Sebas chỉ hướng tới tòa nhà và sau đó hạ tay xuống. Bọn chúng tự hỏi ông đang làm gì.

"Cái gì? Ngươi chọn chiến đấu? "

"Đừng lo lắng về nó. Vậy, cô ấy đâu? "

"Ngươi đang nói về ai vậy?"

Câu trả lời kèm theo một nụ cười rõ ràng nhìn xuống ông. Sebas trả lời một cách lạnh lùng.

"Người phụ nữ mà ngươi đã bắt cóc, Tsuare."

"Nếu ta nói cô ta đã chết?"

"Các ngươi thật sự rộng lượng thế sao?"

"Hahaha! Câu trả lời chính xác. Bọn ta không hào phóng đến thế. Cô ta sẽ là một món quà cho Cocco Doll. Bọn ta phải gói cô ta lại thật đẹp và chặt. "

"Ta hiểu rồi..."

Sebas cảm thấy một trong bốn kẻ đột nhiên nhìn về phía một nơi cụ thể trong các tòa nhà. Điều duy nhất quan trọng không phải là vị trí Tsuare ở. Mặc dù vậy, vẫn phải xác nhận nó.

"Các ngươi cùng lên đi. Sẽ tốn thời gian và khó chịu nếu Zero trốn thoát. "

"... Lão già thật mạnh miệng."

"Hạ gục một tên thuộc hạ rác rưởi của ta mà đã nghĩ mình mạnh lắm sao? Có vẻ như ngươi chưa bao giờ gặp một đối thủ thực sự mạnh mẽ. "

"Đó là những lời nói thực sự khôn ngoan. Lời này xin trả lại cho ngươi ... và ta có thể hỏi chút? Tại sao ngươi nghĩ rằng ta yếu hơn Brain? "

"Hỏi ngu. Chiến binh như chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của đối thủ. Và ngươi, một ông già, chẳng là cái gì. "

Ngoại trừ Deibanock, hai người kia đồng ý.

"Vậy à..."

Sebas cũng có thể ước tính sức mạnh của đối phương bằng khí của họ, nhưng rất khó để ước lượng sức mạnh của một người khi nó đã được ẩn đi bởi kỹ năng hay phép thuật.

"Vì vậy, bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Bọn ta sẽ chiến đấu lần lượt, vậy-"

"-Tới đi."

Sebas ra hiệu cho chúng.

"Như ta đã nói trước, đừng làm mất thời gian. Nếu tất cả các ngươi cùng lao lên, các ngươi có lẽ sẽ kéo dài được 10 giây đấy. "

"Đừng coi thường bọn ta, con người."

Vai Deibanock run lên.

"Coi thường? Không, câu đó phải dành cho các ngươi. Tên ta là Sebas. Danh hiệu chiến binh mạnh nhất. Chủ nhân của ta là Chúa tể vĩ đại ... nhưng, ta chẳng thấy hữu ích khi nói về ngài ấy cho sinh vật thấp hèn như các ngươi. Ta cảm thấy mệt vì nói chuyện. Kết thúc chuyện này ngay đi."

Sebas bước một bước về phía trước. Đối diện sinh vật có biệt danh không vừa lòng Sebas nhất.

'Undying King' Deibanock.

Bản thân hắn là một Elder Lich. Undead thường sinh ra ở những nơi có nhiều người chết và chúng mang theo lòng căm thù và ham muốn tiêu diệt mọi sinh vật sống. Tuy nhiên, một vài Undead có trí tuệ có khả năng kiềm chế thù hận đối với sinh vật sống và tạo mối quan hệ với họ. Deibanock là một Undead như vậy. Mục tiêu của hắn là để làm chủ ma thuật hắn không thể sử dụng ngay từ khi hắn được sinh ra và cũng như nắm được những kỹ năng khác ngoài ma thuật.

Nếu là một undead bình thường, nó sẽ là một câu chuyện khác. Trên thực tế, có một hội bí mật tập hợp các magic caster undead, nhưng không may, Deibanock không gặp được họ.

Và như vậy, hắn đã theo đuổi sự giàu có để tìm hiểu nhiều ma thuật hơn.

Ban đầu, hắn giết người đi đường và lấy cắp tiền của họ, nhưng sau khi bịnhững mạo hiểm giả được gửi đến đánh bại, hắn nhận ra những hành động đó thực sự hèn hạ và tìm cách khác để kiếm tiền. Vì vậy, hắn giấu đi danh tính thực để tham gia vào một tổ chức lính đánh thuê, nhưng sau khi nhận thấy bản thân có thể phát động[Fireball] liên tục, hắn nhận ra mình là một undead và hắn phải chạy trốn.

Zero là người tiếp cận hắn sau khi hắn đã lầm đường lạc lối.

Gã giới thiệu người dạy Deibanock một số ma thuật và cung cấp cho hắn một số tiền để làm việc dưới quyền. Đó là hình thức giúp đỡ Deibanock không thể nào đoán được. Nếu hắn tiếp tục tăng cường sức mạnh phép thuật của mình, có khả năng một undead như hắn ta sẽ có ngày có đủ sức mạnh để tiêu diệt toàn bộ sự sống. Zero sẽ phải hỗ trợ một mối hiểm họa cho nhân loại trong tương lai.

Tuy nhiên-

Sebas tiếp cận hắn như một cơn bão, cong ngón tay thành nắm đấm và đấm. Không cho hắn thời gian để né tránh hoặc bảo vệ, Sebas đập tan đầu Deibanock thành từng mảnh. Sự sống không bình thường của hắn đã bị dập tắt trước khi hắn có thể hiểu tại sao lại chịu sự tức giận của đối thủ. Sebas tức giận vì ông không thích hắn ta.

"Chỉ có một người có thể sử dụng danh hiệu đó. Một người đứng trên tất cả. Tên undead nhãi nhép mà dám sử dụng nó. "

Trong khi Sebas lắc nắm tay phải của mình để rũ các mảnh xương, cơ thể Deibanock tan rã và rất nhiều vật phẩm ma thuật đeo trên người văng tung tóe. Hầu hết đám đông cứng đờ và hoảng loạn, chỉ còn những người trong "Six Arms" là còn có thể cử động. Nếu không trải qua rất nhiều trận chiến đẫm máu, chúng sẽ giống như đám thủ hạ kia. Đây là một điều đáng mừng vì nó đã chứng minh rằng tin đồn chúng có thể sánh ngang với mạo hiểm giả cấp Adamantium không chỉ là sự thật.

Đối thủ tiếp theo Sebas là người phụ nữ.

"Dancing Scimitar" Edstrom.

Thanh đao được yểm ma thuật [Dance] bên trong. Cũng như tên gọi, thứ vũ khí này di chuyển như thể chúng đang nhảy múa, và chủ động tấn công, tăng số lần tấn công lên nhiều lần. Nhưng ma thuật đó chỉ mang tính phụ trợ. Nó không thích hợp để sử dụng như một vũ khí chính. Nó chỉ hữu dụng cho các cuộc tấn công bất ngờ hoặc hỗ trợ, và nó chỉ có tác dụng quấy rối nếu gặp đối thủ mạnh ngang cô ta. Bởi vì vũ khí đó chỉ có thể dùng một lần duy nhất, sử dụng phép thuật thông thường vẫn tốt hơn so với [Dance]. Ví dụ, Gagaran của Blue Rose chỉ sử dụng phép thuật để tăng cường sức tấn công của vũ khí.

Tuy nhiên, đối với Edstrom, không có phép thuật nào tốt hơn [Dance]. Thông thường, ma thuật này được kích hoạt khi chủ sở hữu vũ khí sử dụng tâm trí để ra lệnh cho nó, nhưng không thể ra lệnh cho chúng làm gì khác hơn là các động tác đơn giản khi ở giữa một cuộc chiến ác liệt.

Nhưng cô ta thì khác.

Thanh đao tấn công rất nhịp nhàng tựa như được một chiến binh vô hình mạnh ngang cô ta điều khiển vậy. Lý do là bộ não của cô ta khác biệt với người bình thường, cô ta sở hữu hai khả năng trong khi người khác chỉ có một.

Một khả năng là năng lực về không gian, năng lực khá bất thường, và cái kia là đồng thời sử dụng hai bàn tay thực hiện hai hành động khác nhau. Một số người có thể làm được điều này dù chưa bao giờ học cách làm, nhưng cô ta đã thành thạo và não của cô đã linh hoạt hơn người bình thường rất nhiều, gần như cô ta có hai bộ não. Nếu chỉ sở hữu một trong những khả năng này, cô ta sẽ không thể xử lý những thanh kiếm của mình một cách tự do, sự kết hợp của hai năng lực quả thật thần kì.

Trong tất cả chín triệu dân trong vương quốc, có lẽ không còn người nào khác sở hữu cả hai năng lực. Theo ý muốn của cô ta, những thanh kiếm rời vỏ bọc của chúng và bay trong không khí. Cô ta chỉ cần tập trung vào phòng thủ. Năm thanh kiếm khác sẽ tấn công. Đây là nhà tù bằng kiếm; một nơi đã vào thì chắc chắn phải chết.

Nhưng-

Ngay cả trước khi những thanh kiếm có thể tấn công, Sebas rút ngắn khoảng cách và ra tay với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bàn tay Sebas đã được Ki cường hóa sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào và đầu cô ta bay ngay lập tức. Máu trào ra từ cổ và cơ thể cô ta ngã gục ngay sau đó. Tuy nhiên, năm thanh đao vẫn còn trôi nổi trong không khí. Nhát chém của Sebas rất chính xác và nhanh,khiến cô ta không cảm thấy mình đã chết, cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Theo ý muốn của cô ta, năm thanh đao phóng về phía Sebas. Bỏ qua chúng, Sebas đứng thẳng và nói với cái đầu tách rời bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

"Chống lại ngay cả khi mất đầu... Ta rất thưởng thức tinh thần chiến đấu của ngươi."

Đôi môi của cô ta mở ra và đóng lại. Ông ta đang nói về cái gì? Cô ta không thể hiểu được, nhưng cảm thấy cái gì đó từ những lời nói của ông, đôi mắt cô nhìn quanh và thấy cái xác không đầu của mình. Không đúng, đó là ảo giác. Không tài nào ta có thể thua. Ta không thua, lý do ta không thể di chuyển có lẽ ai đó đã sử dụng phép thuật. Ai đó nói điều gì đi. Khi cô ta chấp nhận sự thật, mặt cô ta trởnên tuyệt vọng. Miệng cô mở ra và đóng lại một lần nữa và những thanh kiếm đang hướng vào Sebas rơi xuống đất. Chúng không còn di chuyển được nữa.

"Cùng lên. Hai ta có thể hạ gục ông ta!"

Tiếng hét đến từ người đàn ông mặc giáp kín mít, hắn gần như không thể ngăn cản sự hoảng loạn của mình. Bộ giáp không thể bảo vệ hắn khỏi sự sợ hãi. Hắn nhận ra không chỉ với cơ thể của mình, mà còn cả trái tim hắn, mọi thứ Sebas đã nói đã là sự thật, đây là người hắn không nên làm kẻ thù.

"N-h-ậ-n l-ấ-y, Dimensional Slash!"

Hắn biết chắc hắn sẽ chết. Hắn biết hắn không thể chống lại Sebas. Hắn không cố gắng thoát thân là vì hắn biết làm điều đó chỉ khiến hắn chết nhanh hơn mà thôi. Nếu hắn chiến đấu, hắn sẽ chết, nếu hắn chạy, hắn cũng sẽ chết. Cả hai đều không phải là sự lựa chọn, dù sao thái độ của hắn cũng cho thấy hắn là một chiến binh.

Sebas nhíu mày lại. Đó là lần đầu tiên ông nghĩ rằng ông cần phải cảnh giác với một đối thủ. Người tạo ra Sebas, đương kim vô địch thế giới Touch Me, có một kỹ năng tối thượng có thể xé tan không gian và thời gian. Không tài nào đối thủ của mình sử dụng loại tấn công đó, nhưng phiên bản thu nhỏ này cũng có thể gây tổn thương Sebas.

"Executioner Void" Peysilian.

Biệt danh của hắn xuất phát từ bởi hành động rút thanh gươm dài một mét ra khỏi vỏ và có thể tấn công một đối thủ cách đến ba mét, nhưng nó không phải đòn tấn công cắt xuyên không gian.

Bí mật nằmở thanh kiếm.

Có một loại kiếm tên là Urumi. Đó là một thanh kiếm dài làm bằng một kim loại mềm có thể thoải mái thay đổi hình dạng. Thanh kiếm của hắn được mài rất mỏng, có thể gọi nó là "Thin Executioner". Có lẽ mô tả chính xác hơn đây là một cái roi kim loại dài và mỏng. Hắn có được biệt danh của mình bằng cách vung thanh kiếm của hắn với tốc độ cao và giết đối thủ trong chớp mắt.

So sánh với những người trong "Six Arms" khác, nó là một thủ thuật hơn một kỹ năng, nhưng thực tế hắn có thể sử dụng một vũ khí nặng hơn là bằng chứng chứng minh rằng hắn là một chiến binh lão luyện. Cho dù người được gọi là chiến binh mạnh nhất, Gazef Stronoff, cũng không thể sử dụng loại vũ khí này như một cách thành thạo như Peysilian. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự nằm ở chỗ, đối thủ đã thấy qua vũ khí hay không cũng không quan trọng. Điều đáng sợ nhất của roi là tốc độ cực nhanh. Rất khó, hay đúng hơn là không thể, để né tránh bằng cách quan sát. Một nhát chém với tốc độ siêu cao. Đối với người không biết, nó giống như một đòn tấn công cắt xuyên không gian.

-Nhưng

Phần lưỡi kiếm, cú vung kiếm cực mạnh bịchặn lại bởi hai ngón tay. Ông làm thật tự nhiên, như thể ông nhặt thứ gì đó bị rớt trước đó. Sebas nhìn vào vật bằng kim loại kẹp giữa hai ngón tay của mình và nhíu mày.

"Đây là gì ... Ngươi đã nói về chém xuyênkhông gian ..."

"Shawk!"

Với tiếng hét như một con chim, một thanh kiếm đã bay về phía ông.

"Thousand Kills" Malmvist.

Vũ khí của hắn, Rose Thorn có hai loại bùa được yểm bên trong. Đầu tiên là [Grinding Flesh]. Khoảnh khắc tiếp xúc với làn da, nó sẽ xé nát thịt xung quanh. Nếu thanh kiếm đâm thủng da, nó sẽ để lại một vết thương lớn kèm theo vết rách. Thứ hai là [Master Assassin]. Đó là một loại bùa đó sẽ biến một vết xước nhỏ thành một vết thương nghiêm trọng.

Những khả năng này đơn thuần chỉ là tàn phá, nhưng còn một bí mật. Không phải là ma thuật, mà là chất độc. Những cái gai của "Rose Thorn" được phủ một chất độc đặc biệt, một hỗn hợp của nhiều chất độc chết người. Malmvist là một sát thủ nhiều hơn là một chiến binh, nên hắn cũng có khả năng chiến đấu. Có ai đó đã nói rằng nếu chiến đấu để tiêu diệt, tốt nhất là giết đối thủ một cách nhanh chóng và hiệu quả, bất kể cách nào. Kết quả là một vũ khí có thể giết chết đối thủ chỉ với một vết xước.

Nếu không có kế hoạch, bất kì ai cũng dễ dàng bị giết chết, cho dù đó là Gazef Stronoff hoặc Brain Unglaus.

Nhưng đó cũng là điểm yếu của gã.

Bởi vì suy nghĩ rằng gã sẽ giành chiến thắng nếu chỉ có thể làm xây xát đối thủ, kiếm thuật của Malmvist rất kém. Tuy nhiên, kỹ năng lao tới của hắn trông như thật và nếu chỉ đánh giá việc lao tới, nó sẽ mạnh hơn đòn tấn công Gazef Stronoff. Nói một cách khác, hắn là người nhào lộn mạnh nhất vương quốc. Ngoài ra, nhiều võ kỹ của hắn có thể ngang ngửa với cựu thành viên của Black Scripture, Clementine.

Nhưng-

Sebas không né tránh. Ông không cần phải né tránh.

"...!"

Malmvist, người vừa lao tới với tất cả sức lực của mình và cứng họng. Hắn nhìn thấy mũi của vũ khí của mình, có thể giết chết bất cứ ai chỉ với một vết xước, bị giữ lại bởi ngón tay Sebas. Điều đó là đúng. Sebas đã chặn mũi kiếm một cách nhanh chóng.

"... L-làm thế nào mà ngươi?"

Trong chớp mắt, Malmvist chỉ có thể rên rỉ khi xác nhận đó là không phải là một ảo giác cũng không phải một giấc mơ. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Thông thường đó là điều không thể. Không thể nào Sebas có thể chặn một cú lao tới có thể xuyên thủng cả thép. Kinh nghiệm của hắn thét lên đó là không thể, nhưng thực tế đã nói một câu chuyện khác. Ngay cả với tất cả sức mạnh của mình, Malmvist không thể đẩy ngón tay của một ông già.

Thanh "Rose Thorn" uốn cong. Hắn cố để rút lại để có thể lao ngay vào một vị trí khác, nhưng Sebas giữ chặt giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Sau cùng hắn không thể di chuyển thanh kiếm của mình. Sebas như một ngọn núi bất động đứng đó. Khi Malmvist nhìn đồng đội của mình, hắn đã được kéo thanh kiếm của mình với tất cả sức lực của mình. Ở giữa khoảnh khắc đó, một giọng nói đanh thép vang lên.

"Vậy, ta tới đây."

Một lúc sau, đầu Peysilian vỡ nát.

Đó là cách tấn công hiếm khi được nhìn thấy từ Sebas. Cho đến nay, ông tấn công với sự khéo léo, nhưng cú tấn công này mất kiểm soát vì sự giận dữ.

Ông chuyển cái nhìn về nắm nấm bên phải, nó dễ dàng xuyên thủng qua đầu.

Găng tay trắng của ông được nhuộm máu và có mùi kim loại hăng hắc.

"Chẳng là gì đối với ta..."

Sebas rời ngón tay của mình ra khỏi thanh kiếm và gỡ bỏ găng tay thấm máu. Khoảnh khắc nó rơi xuống sàn đá, Malmvist nhanh chóng đỡ lấy chiếc găng tay với thanh kiếm của mình.

Malmvist có thể đã lấy niềm tự hào về tốc độ giống sao chổi của mình, nhưng đối với Sebas, nó khá buồn cười. Có khá nhiều cách để ông lấy găng tay trở lại, trong đó có cách đập nát và thổi bay đầu Malmvist, nhưng không thể hiểu đối thủ của mình đang làm gì, Sebas hỏi với sự tò mò.

"Ồ... ngươi đang làm gì vậy?"

"Chính là nó!!! Vật phẩm ma thuật làm ngươi mạnh hơn phải không? "

Đó chỉ là một chiếc găng tay thường làm bằng vải lanh trắng.

Một nói giọng run rẩy, nước dãi ở khóe của miệng và đôi mắt đỏ ngầu. Malmvist đã trở nên gần như điên loạn. Hắn đã cố gắng hợp lý hóa những gì hắn đã chứng kiến.

"Ngươi chỉ cần thừa nhận rằng ta mạnh hơn ngươi. Thật là một người phiền phức... Nếu ngươi muốn, cứ nghĩ như vậy đi."

Sebas vung nắm đấm về phía người đàn ông đang cười như một tên điên. Đầu Malmvist bay đi và cơ thể hắn ngã xuống, dần lặng đi. Sebas nhanh chóng thổi tay ông như thể có một hạt bụi. Không có duy nhất một vết xước trên ngón tay của ông nơi ông đã sử dụng [Iron Skin].

"Nếu ta không quá cẩn thận bởi đòn đánh "Executioner Void" giả mạo kia, thì chỉ cần khoảng năm giây, nhưng ta lại kéo dài đến hai mươi giây, rất tốt."

Sebas chỉ vào tòa nhà, nơi người sẽ xem toàn cảnh tượng ghê rợn này và ra lệnh cho kẻ săn mồi tiềm ẩn.

"Solution, chúng có thể có những thông tin quan trọng, vì vậy hãy bắt sống chúng. Ngay bây giờ..."

Ông nhìn những tên tay sai hoảng loạn xung quanh ông ta với ánh mắt lạnh lùng.

"Mười giây cho tất cả các ngươi."

Phần 3

Tháng Lửa Hạ (tháng 9), thứ 4, 22:13

Climb đi nhanh chóng trên hành lang vắng. Họ đã được yểmma thuật[Invisibility] lên người, nhờ vào mũ giáp, cậu có thể nhìn thấy hai người đi cùng. Nếu nhìn kỹ, cậu có thể thấy hình dáng mờ nhạt của họ. Mặc dù cần phải cẩn thận không để không phát ra âm thanh, nhưng họ lại không thể chậm rãi di chuyển.

Họ cần phải giải cứu người phụ nữ khi Sebas đang đánh lạc hướng những tên khác. Mặc dù Sebas mạnh hơn cả Gazef Stronoff và Brain Unglaus cộng lại, nhưng đối thủ lại là "Six Arms", những kẻ mạnh ngang với mạo hiểm giả cấp Adamantium. Nếu họ quyết định đi cùng Sebas, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao họ cần giải cứu người phụ nữ thật nhanh chóng và trốn thoát cùng Sebas.

Sau khi rẽ hướng vài lần và xuống một tầng hầm, gã Rogue dừng lại phía trước.

"Xin lỗi vì dừng lại đột ngột, tới nơi rồi đội trưởng. Cuối lối đi là một nhà tù và có một người phụ nữ đang bị giam giữ ở đó. "

Có thể là một sự trùng hợp, nhưng thời điểm gã Rogue nói, phép tàng hình trên người họ hết tác dụng và cơ thể họ dần hiện rõ. Theo tín hiệu của Rouge, Climb lén nhìn vào cuối đường và thấy một hành lang tối với những căn phòng giam cạnh nhau.

"... Ở đây không có gì khác, vẫn giống lúc tôi thăm dò trước đó."

Không có tù nhân hay lính gác nào khác. Nó quá đáng ngờ để diễn tả bằng từ "bất cẩn", nó gần như là một cái bẫy. Nhưng nghĩ lại, ai dám xâm nhập khi những kẻ mạnh nhất của Eight Fingers 'Six Arms' đang tập hợp ở đây. Nếu không có Sebas đánh lạc hướng bọn chúng, Climb sẽ không đến đây. Six Arms có lẽ cũng nghĩ vậy. Đó cách làm việc của nhóm Climb, nhưng họ phải cảnh giác.

"Giải quyết chuyện này nhanh nào."

Cảm thấy một tình đồng đội dâng trào khi vượt qua khó khăn, Brain hỏi gã Rogue với vẻ thân mật.

"Tôi có thể hỏi chút được không? Đằng sau cánh cửa đôi kia là gì? "

Khi anh ta quay sang nhìn vào tận bên trong, có một cánh cửa đôi như Brain nói.

"Ah- Theo kinh nghiệm của tôi, nó giống như lồng giam thú hơn là một nhà tù. Đằng sau cánh cửa đó ... chắc là thứ gì đó giống như đấu trường. "

"Nói đến nó, tôi có thể ngửi thấy mùi của các loài động vật đến từ căn phòng đó. Tôi nghe nói rằng ở đế quốc, họ cho quái vật chiến đấu với nhau trong một đấu trường ... "

Climb ngửi thấy không khí đó từ lời nói Brain. Cậu ngửi thấy quái vật, động vật ăn thịt, như thật.

Brain tự nhủ.

"Nhưng bọn chúng sử dụng nó với mục đích huấn luyện, hay để xử tử công khai? Nếu có cách sử dụng khác, tôi không muốn nghĩ về nó. Có lẽ nó sử dụng cho buổi biểu diễn. Ah, tôi đang lảm nhảm gì thế này. Chúng ta đi thôi chứ?"

Climb gật đầu với đề nghị của Brain và gã Rogue cũng đồng ý. Gã Rogue đi phía trước, Climb và Brain theo sau. Sau khi tiến đến một phòng giam, Gã Rogue kiểm tra cánh cửa. Climb lấy ra một trong số những cái chuông từ túi, rung nó và với sức mạnh của ma thuật, có thể nghe tiếng động bẻ khóa. Gã Rogue có vẻ thất vọng, nhưng vì họ không có nhiều thời gian, Climb hy vọng anh ta sẽ hiểu.

"Cô có phải là Tsuare-san?"

Climb hỏi người phụ nữ ở bên trong. Người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà đứng dậy. Cô mặc bộ quần áo của người giúp việc và trông cô giống mô tả của Sebas. Dựa vào hiện trạng không một chút thay đổi kể từ lúc bị bắt cóc, chắc chắn là cô ấy rồi. Climb cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Mục tiêu đầu tiên của họ đã hoàn tất. Giờ là thời gian cho mục tiêu tiếp theo; chuồn khỏi nơi này.

"Sebas-sama bảo chúng tôi giải cứu cô. Lại đây nào."

Tsuare gật đầu với Climb. Tsuare làm vẻ hiện ngạc nhiên khi nhìn thấy Brain và Gã Rogue ngay khi bước ra khỏi phòng giam. Ánh mắt cô đặc biệt dán chặt vào Brain.

"Cánh cửa này - nó cùng hướng vào đấu trường- không có bất kỳ tiếng ồn đến từ phía sau nó, nhưng đi qua một nơi mà chúng ta chưa từng đi qua là quá nguy hiểm. Tốt nhất vào lối nào ra lối đó. "

Climb và Brain đồng ý. Cả hai người họ là chiến binh, họ nghĩ rằng tốt nhất để một chuyên gia quyết định. Climb nhìn xuống đôi chân Tsuare và khẳng định rằng cô đang mang giày. Chạy sẽ không phải là một vấn đề.

"Vậy đi thôi trước khi kẻ địch tới."

"Đã rõ. Tôi sẽ dẫn đầu lần nữa, nhưng vì lần này chúng ta không có ma thuật tàng hình, tôi sẽ cẩn thận hơn. Đừng bỏ lỡ các tín hiệu của tôi. "

"Tôi hiểu... gì vậy, Brain?"

"Hừm? ...Không có gì. Không có gì hết , Climb. "

Brain cau mày nhưng không nói gì thêm. Anh nhìn chằm chằm vào Tsuare, nhưng Climb không thấy cô ấy có gì bất ổn. Trông cô chỉ giống một hầu gái bị bắt cóc.

"Sẵn sàng chưa? Chúng ta ra thôi. "

Gã Rogue đi trước, Climb theo sau, sau đó là Brain và Tsuare, đi cuối. Băng qua song sắt, gã Rogue đi chậm lại đối diện góc tường để quan sát con đường phía trước, nhưng kẻ nào đó xuất hiện từ góc khuất đi qua đi lại một cách tỉnh bơ và chặn đường. Họ đã lường trước tình huống này, nhưng quá bất ngờ để phản ứng. Tình huống bất ngờ này làm Climb đứng hình, nhưng đối với gã Rogue một mạo hiểm giả cấp Orichalcum thì điều này quá bình thường. Anh nắm lấy con dao và chạy về phía trước với ý định giết kẻ phía trước.

Rầm!

Một tiếng động lớn, Rouge bị hất ngược về cứ như là anh ta bị bò húc vậy. Thật trùng hợp, Climb đỡ được anh ta. Nếu Rouge rơi trên nền đất cứng thì anh ta ít cũng bị đau, may mắn là Climb và gã Rogue chạm đất cùng lúc khi họ bị hất ngược về . Tâm trí của anh lập tức nghĩ đến Rouge đang rên rỉ trong đau đớn, nhưng anh phải chú ý đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Hắn ta chắc chắn là kẻ thù. Climb chợt nhớ tên hắn ta trong một khoảnh khắc và hét lên trong sự kinh ngạc.

"Zero!"

Người đàn ông này là một thành viên của "Six Arms", lãnh đạo của chi nhánh an ninh, kẻ mạnh nhất trong Eight Fingers.

"... Đúng thế, nhóc. Mày là nô lệ của con điếm đó. Hừm, cho lũ kiến đến đây dò la thông tin. Nếu mày lấy mật ong làm mồi nhử, chúng sẽ bò ra từ khắp mọi nơi. Thật đáng ghê tởm. "

Zero chỉ liếc nhìn Climb và Gã Rogue đang nằm sóng soài trên sàn nhà, nhưng thực ra hắn để ý đến Brain. Hắn nghiên cứu anh bằng cái nhìn tổng thể để đánh giá sức mạnh của Brain. Climb bắt đầu nhận ra hắn chẳng thèm quan tâm đến mình và cậu bắt đầu kiểm tra tình hình của rouge.

"Cậu ổn chứ? Cần chữa trị gì không? "

Climb nói nhỏ như vậy Zero sẽ không để ý, nhưng không hề có câu trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ trong đau đớn. Thật bất nhờ, có một vết lõm hình nắm đấm ở ngay giáp ngực. Nó là minh chứng cho sức mạnh đòn tấn công của Zero vừa rồi. Gã Rogue lấy lại ý thức sau khi co giật và nhờ Climb lên vỗ nhẹ xung quanh eo của mình.

"Ta nhớ khuôn mặt của ngươi. Brain Unglaus, kẻ đánh ngang với Gazef Stronoff. Không hề có điểm yếu trong tư thế của ngươi. Có vẻ như ngươi đã luyện tập chút sau giải đấu? Giờ ta đã hiểu rồi. Nguyên nhân Succulent thua cuộc có lẽ vì hắn đâm đầu vào ngươi. Đối thủ của hắn quá mạnh, ta nghĩ ta nên tha thứ cho sự thất bại của hắn. Thông thường, ta sẽ giết chết bất cứ ai làm ta mất mặt, nhưng ta rất hào phóng. Ta sẽ ngoại lệ cho ai có kỹ năng và kiếm thuật như ngươi. Quỳ xuống và thề trung thành với ta. Nếu ngươi làm điều đó, ta sẽ giúp ngươi đạt được bất cứ điều gì ngươi muốn. "

"Lương ổn định chứ?"

"Oh-ho ...thấy thú vị đấy ...?"

"Chà, chẳng có hại gì khi nghĩ về nó. Từ lúc ta hạ gục Succulent, ta mong được đối xử tốt hơn. "

"Hahaha! Ngươi tham lam đấy. Nói về tiền bạc trước khi cầu xin cho mạng sống của ngươi. Ngươi không thể ôm tiền mà xuống lỗ đâu. "

"Thế, ngươi đang nói gì thế? Ngươi không thể trả mức lương tốt sao? Có vẻ ngươi nghèo hơn vẻ bề ngoài. Hay ngươi thích móc túi? "

"Cái gì?"

Bàn tay của Zero kêu rôm rốp.

"Có vẻ như miệng của ngươi là thứ duy nhất làm việc, Unglaus. Có rất nhiều kiếm sĩ nói giỏi hơn làm, ngươi có phải là một trong số đó? Hoặc ngươi quá tự tin sau khi hạ gục Succulent? Vậy ta xin thứ lỗi vì thực tế ngươi đang hài lòng khi hạ gục được thằng yếu nhất trong Six Arms. "

Brain nhún vai. Anh có lẽ đang trì hoãn cho thời gian cho Climb và Gã Rogue đang bị thương. Vậy tại sao Zero mải chơi đùa vậy? Có phải là do hắn tin rằng hắn có thể cân hết cả ba? Hay cái gì khác?

... Huh?

Climb để ý xung quanh, anh thấy Tsuare lặng lẽ tiến về phía Brain. Cô ấy muốn được bảo vệ thì phải ở phía sau Climb và Gã Rogue chứ. Chẳng có lý do gì đứng sau người đang đối mặt với Zero. Brain nhìn phía sau anh ấy một lần. Một cái nhìn tinh tế, nhưng cái nhìn của anh về phía Tsuare nó không phải là một cái nhìn thân thiện. Không, nó giống như đang đối diện với kẻ thù.

Huh? Tại sao ở đó? Anh ta vừa nhìn hướng này? Không, không phải.

Một cái gì đó đã xảy ra. Climb đứng dậy với một cảm giác khó chịu.

"Hừm, có vẻ như con kiến **cuối cùng cũng đứng lên. Kéo dài đủ thời gian rồi chứ? Thế, để xem ngươi nghĩ gì. À mà thôi, nói nhiều làm gì. Quỳ xuống hay không, chọn một. Ngay bây giờ Unglaus, quyết định đê. "

Brain khịt mũi trước lời nói của Zero.

Thế đó.

"Vậy chết đi!"

Hắn đặt bàn tay trái của mình về phía trước và rút tay phải tạo hình nắm đấm. Hắn hạ trọng tâm của mình và đứng vững. Cơ bắp của hắn mở rộng, có thể nghe thấy tiếng róc rách của thịt. Nếu có thứ gì đó để mô tả Zero thì nói một cách đơn giản, hắn giống như một tảng đá, à không, một con bò điên. Brain cũng hạ trọng tâm mình xuống. Tương tự như Zero, nhưng hoàn toàn khác nhau. Nếu Zero là một dòng chảy mạnh mẽ, thì Brain là mặt nước tĩnh lặng. Nếu Zero là tấn công, Brain là phòng thủ.

"Ta nói bọn chúng đừng có giết lão già, nhưng bọn chúng khá hào hứng. Chắc chúng nó sẽ éo care và giết hắn ta. Điều đó sẽ làm ta cảm thấy khó khăn, bởi chính tay ta phải giết lão già đó để làm gương cho những kẻ dám chống lại bọn ta. "

Khuôn mặt Zero nhăn nhó vì tức giận. Khuôn mặt hắn là một minh chứng cho thấy giận dữ sẽ làm người ta xấu đi

"Unglaus, cái chết của ngươi sẽ là bằng chứng cho thấy ta là người mạnh nhất. Phần mộ của ngươi sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả những kẻ ngu ngốc nào dám thách thức Six Arms! Còn tên nô lệ của con điếm kia, ta sẽ gửi cho ả cái đầu của nó. "

Không khí giết chóc tràn ngập hành lang làm Climb run lên. Tuy nhiên, so với những gì cậu thấy Sebas ngày hôm qua, nó chẳng là gì. Climb quay phắt người lại và Zero tỏ vẻ hơi quan ngại.

"Vậy thôi à? Được rồi. Zero, tới đê. Climb, chăm lo đứa sau lưng tôi! "

Climb là người duy nhất không hiểu gì cả. Không chút do dự Rouge ném phi tiêu vào Tsuare, và cái phi tiêu phóng bởi mạo hiểm giả cấp Orichalcum rất sắc bén và nhanh.

Bằng cách nào đó Tsuare né tránh nó khá dễ dàng. Từ mô tả của Sebas, Tsuare chỉ đơn giản là một hầu gái. Tốc độ di chuyển của cô ấy giờ quá nhanh so với bình thường.

"Ta bị phát hiện rồi à?"

Bề ngoài là Tsuare, nhưng giọng nói là của "Devil of Illusions" Succulent.

"Nguyên nhân ngươi chẳng nói một câu với người đã cứu ngươi vì đó sẽ là giọng nói của ngươi, đúng chứ? Nhưng ngươi cố gắng để đứng đằng sau một người nào đó, ai cũng sẽ nghi ngờ. Trước đó ta còn chút phân vân, cô ta bị điều khiển hay ai đó cải trang thành cô ta.

Như thế, Brain vạch trần mưu kế Succulent trong khi tập trung vào Zero.

"Ta cũng để ý hành động của ngươi, nhưng ta không thể tìm được bằng chứng cho đến phút cuối ... Ta phải công nhận ngươi làm khá tốt. Chẳng lạ gì, mặc dù ta đang bị thương, ngươi có thể tránh phi tiêu của ta mà chẳng cần phải nói. "

Gã Rogue ngừng nói và đưa cho Succulent một biểu hiện biết ơn.

Zero tặc lưỡi.

"Hừm ... Succulent, có vẻ như trò lừa của ngươi đã bị lộ. Trường hợp đó thì kết thúc ngay bây giờ thôi. Bây giờ là lúctất cả mọi thứ sẽ được giải quyết bởi sức mạnh! ... Succulent, chăm sóc hai tên đó. Ngươi làm được điều đó mà, phải không? "

"Ok, boss."

Thân thể Tsuare tan chảy và Succulent xuất hiện. Hắn vẫn mặc quần áo của hầu gái. Succulent hiểu Zero muốn gì khi nhìn chằm chằm vào Climb.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhóc."

Giọng hắn ta rất lạ, xem xét thực tế hắn đã hạ gục Climb ngày hôm qua. Eight Fingers không phải là một tổ chức biết tha thứ, và không có thất bại nào được tha thứ. Sau lưng Succulent chính là bức tường và hắn chẳng thể làm gì được.

"Eight Fingers có quyền thả trực tiếp một người nào đó bị giam cầm theo yêu cầu của Công chúa Hoàng gia sao ??"

Climb cảm thấy mức độ ảnh hưởng của Eight Fingers khi anh nắm chặt thanh kiếm của mình.

"... Ta không thể thua lúc này."

Hôm qua, Brain đánh bại hắn ta chỉ với một đòn đánh nhưng vì cả Zero và Succulent đều ở đây, sẽ khó khăn cho Brain khi phải đối mặt hai thành viên của Six Arms cùng một lúc. Climb cũng không thể chắc rằng Brain sẽ thắng Zero và chỉ tập trung vào việc kéo dài thời gian. Cậu hiểu Succulent hơn anh ta nhiều. Chỉ lỡ nửa bước, cậu sẽ lại thua như ngày hôm qua.

Giờ đây cậu sẽ phải giành chiến thắng.

Climb đã quyết không lui bước và tiến về phía Succulent.

"Đừng lo, đừng lo ~. Tôi sẽ giúp cậu. "

Gã Rogue nói từ phía sau. Những lời nói nhẹ nhàng làm Climb bớt căng thẳng. Cậu cảm ơn sự hỗ trợ, nhưng gã Rogue đã bị Zero tấn công và vẫn chưa bình phục hoàn toàn, ngay cả khi đã sử dụng thuốc. Cậu cũng không chắc Rouge sẽ hỗ trợ tốt một người mà trước đó anh ta chưa từng kề vai chiến đấu.

Gã Rogue mỉm cười như thể anh đã biết Climb nghĩ gì.

"Đừng lo, tôi thường làm tốt vai trò hỗ trợ.Tôi sẽ cho cậu thấy một phong cách chiến đấu khác hẳn việc cầm kiếm choảng nhau. "

"Cảm ơn."

Gã Rogue có nhiều kinh nghiệm. Climb không cần phải hợp với anh ta, vì anh ta sẽ bù lại sơ hở của Climb. Climb chỉ cần đánh Succulent với tất cả sức mạnh của mình. Ngay khi anh vừa nâng cao dũng khí, Succulent đã tạo hàng loạt ảo ảnh phân thân của mình. Có rất nhiều Succulents, và Climb không thể biết tên nào là thật. Cảm thấy chút đắng trong miệng. Khoảnh khắc hai người họ tiến về phía nhau, một cái túi được ném từ sau Climb về hướng Succulent.

"Đây là cách các Rogue chiến đấu!"

Túi nhỏ phát nổ dưới chân Succulent và bột lan tỏa khắp mọt nơi. Succulent che miệng của mình để phòng độc, nhưng nó không là thuốc độc, nó là một loại vật phẩm.

"Đó là Bột Will O' Wisp ."

Có hiệu ứng lập tức. Trong số năm tên Succulents, chỉ có một có một tên trắng muốt, sáng nhẹ.

Succulent nhận ra điều này và đôi mắt mở to.

'Bột Will O' Wisp 'được chế tạo ra để chống lại đối thủ biết ngụy trang như Rogue hoặc kẻ nào đótàng hình. Nó chỉ phản ứng với sinh vật sống.

Vì "Mutiple Vision" sao chép chủ thể, nếu ném mực vào nó, các phân thân sẽ phản chiếu ngay lập tức. Trừ khi kẻ nào đó thực sự có năng phân biệt, thì rất khó để phân biệt được cơ thể thật. Tuy nhiên, phân thân không thể phản chiếu tác động của vật phẩm. Nếu nó là một ma thuật cao cấp, nó còn có khả năng đánh lừa vật phẩm này, nhưng Succulent, người được đào tạo trở thành Illusionist và Fencer cùng một lúc, không thể sử dụng loại ma thuật đó.

Thanh kiếm của Climb nhắm thẳng vào tên Succulent thật.

"Chết tiệt."

Succulent nhảy vọt lên, né tránh đòn tấn công. Né thật đẹp, nhưng làm bộ đồ hầu gái trở nên nhăn nhúm.

Họ làm như vậy tận mười lần.

Người tấn công là Climb. Đây chẳng phải là ý đồ của Succulent, nhưng cái khác biệt ở đây là kỹ năng của họ. Không có cách nào mà một người có thể trở nên mạnh mẽ chỉ trong một ngày, vì vậy chẳng có gì thay đổi từ ngày hôm qua. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ. Climb đơn giản đã trở mạnh mẽ hơn và Succulent trở nên yếu đi.

Trước hết, không giống như ngày hôm qua, Climb có áo giáp, khiên, thanh kiếm của mình và các phụ kiện khác. Thể lực và phòng thủ của cậu đã tăng lên và cậu có thể sử dụng phong cách chiến đấu của mình. Succulent thì ngược lại, toàn bộ trang bị của hắn đã bị lấy đi khi bị bắt hôm qua, và cái trang phục hầu gái này làm hắn trở nên khó vận động.

Bởi sự thay đổi của trang bị, sự khác biệt giữa họ trở nên nhỏ hơn, nhưng đó chẳng phải là tất cả.

Một lý do khác là Climb đã biết cách Succulent chiến đấu. Khác nữa là có Rouge hỗ trợ. Nhờ các vật phẩm Rouge sử dụng, ma thuật của Succulent trở nên vô dụng. Họ đã sẵn sàng để đối mặt Succulent.

Gã Rogue đã tìm hiểu về Six Arms và đã sẵn sàng đối phó từng người một. Thực tế còn tuyệt vời hơn khi anh ta còn sẵn sàng đối phó với Succulent kể cả hắn khi đã bị giam. Chỉ một người nào đó thực sự tỉ mỉ mới có thể chuẩn bị mọi thứ như thế.

"Chết tiệt!"

Ngay cả trước khi cuộc đối đầu diễn ra, Succulent để cho ra một tiếng thét thất vọng.

Kẻ trong tầm ngắm của hắn là Rouge, nhưng Climb lên luôn di chuyển chặn đường Succulent. Cậu không cho phép Succulent tấn công anh ta, và được bảo vệ bởi Climb, Gã Rogue bắt đầu chế nhạo Succulent.

"Ôi, ôi. Đừng làm một khuôn mặt đáng sợ như vậy. Ngươi đang được coi là một thành viên của Six Arms, người có thể đối đầu với mạo hiểm giả cấp Adamantium. Thế này đối với ngươi quá dễ còn gì. "

Khuôn mặt Succulent nhăn nhó vì tức giận. Các vết thương bắt đầu chảy máu, làm khuôn mặt hắn trở nên xấu xí.

"Tên khốn!"

Với tiếng hét nguyền rủa, Succulent sử dụng ma thuật của hắn. Thông thường, một chiến binh như Climb sẽ xông vào để phá vỡ, nhưng lần này thì không. Trong mười lần khô máu với Succulent, cậu đã bắt đầu tin tưởng Rouge sẽ hành động đúng lúc đúng thời điểm.

Một cái chai quẳng từ phía sau Climb và vỡ tan dưới chân Succulent. Khói màu lan tỏa khắp mọi nơi.

"Guh! Hụ, hụ "

Succulent ho trong đau đớn.

Rouge cản trở hắn niệm phép bằng một vật phẩm giả kim, tác dụng hiệu quả ngay tức khắc.

Nếu hắn là một magic caster, sự cản trở này chẳng là gì, nhưng vì hắn được đào tạo để trở thành một Worrior và magic caster, một sự cản trở nhỏ bé sẽ khiến hắn mất tập trung, lãng phí mana của mình.

Climb quyết tâm xông lên trong lúc Succulent bị phân tâm. Không phải là đòn tấn công xong lùi về như trước. Nó là đòn tấn công với đầy sự quyết tâm không lùi bước. Tùy thuộc vào người quan sát, một số sẽ nói đó là một bước đi nhanh chóng để kết thúc cuộc chiến. Nhưng bản năng chiến binh của Climb hét lên.

Khoảnh khắc này đã xác định kết thúc của cuộc đối đầu.

Đó là sự thật bởi Climb và gã Rogue ngay từ đầu đã tấn công, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ có thể giữ lợi thế của họ. Những vật phẩm Rouge ném ra có lẽ là cái cuối cùng, vì vậy cậu phải kết thúc chuyện này trong khi họ vẫn giữ thế chủ động.

Climb tung ra võ kĩcậu đã học được ngày hôm qua.

Kỹ năng này chưa có tên, nhưng nếu có thể, cậu sẽ gọi là [Limit Breaker: Mind]. Nó phá vỡ giới hạn của cơ thể bằng trí óc, và kết quả là tất cả kỹ năng của cậu sẽ tăng thêm một cấp độ, kể cả thể chất.

Nhược điểm là nếu sử dụng nó trong thời gian dài, nó sẽ gây mệt và rách cơ, nhưng nếu cậu không kết thúc nhanh cuộc chiến, ngay cả khi anh đã sử dụng kĩ năng này, cậu sẽ không có cơ hội chiến thắng Succulent.

Thời điểm võ kĩ này được kích hoạt, cậu có thể cảm thấy cái gì trong tâm trí của mình nhấp nháy và thay đổi.

Cậu hét lên tất cả những cảm xúc bị kìm nén , và hoảng loạn lan rộng trên khuôn mặt Succulent như thể hắn đã nhận ra điều gì đó, có lẽ đó là sự sợ hãi và bất ngờ, đây không phải là một khuôn mặt mà một người có thể đánh ngang với mạo hiểm giả cấp Adamantium, mà là biểu hiện cho kẻ có trình độ thấp kém.

Climb vung lưỡi kiếm xuống nhưng nó bị chặn lại. Chặn một thanh kiếm bằng một con dao găm mà không có sự trợ giúp của ma thuật thì quả thật đáng được khen ngợi. Tuy nhiên để ép một kiếm sĩ có tay nghề như Succulent, từ né tránh trở thành đỡ, đòn đánh của Climb cũng đáng được khen ngợi.

Mặc dù vậy, cuộc tấn công không kết thúc ở đây. Climb tiếp tục với một cú đá.

Succulent ôm bụng, mặt hắn nhăn lại.

"Arrrrggghhhh-!"

Khuôn mặt tái nhợt và Succulent lảo đảo giữ thăng bằng.

Gã Rogue bước ra khỏi cái bóng của Climb.

Anh ta đá vào bi của Succulent với chiếc giày sắt, và mặc dù Climb có mang miếng lót bảo vệ, cậu vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. (ED: Tuyệt kĩ của chị em, liệt dương cước)

Sau đó, Climb xử lý hắn bằng một nhát chém cực mạnh!

Máu văng tung tóe và Succulent ngã gục trên sàn nhà. Cậu không cho phép mình mất cảnh giác. Cậu đặc biệt chú ý nên không có gì có thể tiếp cận Rogue và chắc chắn nó không phải là ảo giác.

Đây là một thắng lợi lớn. Ngay cả khi nó là hai chọi một, chiến thắng này có ý nghĩa rất nhiều. Climb nhìn về phía Brain. Anh tự hỏi nếu anh có thể giúp đỡ, nhưng lại nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ.

Cuộc chiến đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Âm thanh cũng vậy. Mặc dù đó là thanh katana và nắm đấm va chạm nhau, âm thanh kim loại vẫn vang lên. Có thể thấy cuộc chiến của họ không có hồi kết thúc. Khoảnh khắc hai thứ vũ khí chạm nhau còn không kịp thở.

Đáng chú ý nhất là Zero. Đòn đánh của hắn bào mòn tường như thể nó là đất sét.

"Chết tiệt ... Họ nói rằng Monk cấp cao có nắm đấm thép, nhưng tên khốn đó còn hơn thế. Nó phải cứng ngang Mithril, không phải Orichalcum. "

Gã Rogue đứng bên cạnh anh thì thầm. Khoảnh khắc bùng nổ trong từng phút, trong một cuộc chiến mà Climb sẽ bị giết chết ngay lập tức, không thì cũng bị thương. Một dấu hiệu tôn trọng một cách nghiêm túc trên khuôn mặt Zero.

"Unglaus ... Ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Ngươi là người đầu tiên có thể đánh với ta lâu thế này. "

Brain cũng có biểu hiện như vậy.

"Ngươi cũng vậy ... Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy một Monk tầm cỡ này."

"Oh-ho?"

Zero cảm thấy tò mò.

"Một monk cùng đẳng cấp với ta. Chưa bao giờ nghe thấy. Tên hắn ta là gì? Nói đi, ta không thể biết khi ngươi đã chết. "

"Người đó đã tới đây như chúng ta đã nói. Sau khi đánh bại Six Arms của ngươi. "

Zero cau mày trước khi mỉm cười.

"Hể, lão già đó hả? Thật không may, bốn thuộc hạ đáng tin cậy của ta sẽ chào đón hắn ta. Chúng có thể không mạnh bằng ta, nhưng chúng mạnh hơn nhiều so với Succulent. Không thể nào hắn có thể đến đây. "

"Vậy sao? Ta có thể thấy ông ta có thể sẽ đến đây bất kỳ lúc nào. "

"Ồồồ, ta sợ quá. Lúc đó chắc ta phải đánh nghiêm túc hơn. "

Lời nói đó làm Climb mở to đôi mắt. Nếu Zero giữ sức nãy giờ với những đòn đánh vừa rồi, vậy thực ra hắn mạnh cỡ nào? Cậu cũng nhạc nhiên bởi Brain hầu như cũng chẳng thấy tỏ ra bất ngờ.

Cả hai người họ chưa đánh hết sức sao? Đây quả là cuộc chiến của những con người mạnh nhất, mạo hiểm giả cấp Adamantium!

"Thế tốt đấy, Zero. Hai người họ xong rồi, chắc ta không cần kéo dài thời gian nữa. Ngươi sẽ thua, Zero. "

Brain rút Katana khỏi vỏ bọc và từ từ hạ trọng tâm xuống. Tư thế giống hệt ngày hôm qua, lúc anh hạ Succulent chỉ bằng một đòn tấn công. Trước khi Climb tự hỏi, liệu Brain có thể hạ gục Zero chỉ với một đòn tấn công, Zero nhảy lùi lại. Hắn dễ dàng nhảy xa hơn người bình thường.

"Edstrom có thể tạo ra vòng bảo hộ từ những thanh kiếm, còn ngươi lại hoàn toàn khác. Nếu ta lỡ bước, ta sẽ bị cắt làm đôi. "

Hắn không thể hình dung bản chất võ kỹ của Brain, nhưng có thể đoán nó là loại kỹ năng gì thì Zero không phải dạng vừa đâu.

"Nhưng ... Đó là một kỹ năng ngươi không thể sử dụng khi chưa có khoảng cách."

Zero đẩy nắm đấm trong không trung. Nó dường như là một hành động vô nghĩa, nhưng cơ thể của Brain lắc lư bởi sóng âm đên từ nắm đấm.

"Ta có thể thắng ngươi chỉ cần tấn công ở khoảng cách. Hay ngươi có thể chém người nào đó xa thế này? "

"Không, ta không thể."

Brain thành thật trả lời.

"Nếu ngươi đánh như thế, vậy ta chỉ cần không làm thế."

Zero lặng lẽ hỏi Brain trong bầu không khí chả hợp với hắn, vừa trầm vừa bình tĩnh.

"Brain Unglaus, đó con át chủ bài của ngươi à?"

"Tất nhiên. Đó là con át chủ bài của ta và đã từng bị đánh bại ... một lần. "

"Chán quá. Nếu nó đã bị đánh bại, thì đây sẽ là lần thứ hai. "

Zero, từ từ kéo tay của mình lại và tạo một tư thế.

"Ta sẽ đấm nát ngươi. Ta sẽ hủy diệt kỹ năng nhỏ bé kia của ngươi và giành chiến thắng. Đầu tiên ta sẽ hạ gục ngươi, Brain Unglaus và một ngày nào đó ta sẽ làm cho Gazef Stronoff quỳ xuống trước mặt ta. Sau đó, ta sẽ là người mạnh nhất Vương Quốc. "

"Nếu ngươi nghĩ có thể lấy ta làm cột mốc đầu tiên cho tham vọng của ngươi, ngươi sẽ thất bại. Ngươi chẳng thể làm được gì, Zero. "

"Ngươi chỉ giỏi nói ... Không, ngươi đã tới được đây, thì nó chẳng đúng chút nào. Tuy nhiên, ta nhận ra sự thật ta mạnh hơn ngươi và ngươi sẽ phải chết. Thật ngu ngốc khi thách thức Zero-sama! Ta đến đây!"

Phần trên của Zero xăm vô số động vật khác nhau, nó phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Tuyệt đối, Brain không di chuyển. Anh chỉ đơn giản chờ đợi như một bức tượng. Climb có thể cảm nhận một luồng sức mạnh lớn tỏa ra từ hai người.

Sức mạnh của hai bên va chạm với nhau tạo nên khoảng không gian không ai có thể can thiệp.

Và đột nhiên một giọng nói đó vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Vậy mọi người tụ tập tại đây à."

Mọi người đều rất ngạc nhiên và quay lại để nhìn kẻ xâm nhập. Ngay cả Zero và Brain, họ còn phải rời mắt khỏi nhau. Một ông lão đang đứng ở đó, đó là Sebas. Người Zero không mong đợi đến được đây đã xuất hiện.

"Cái gì? Chuyện gì thế này? Six Arms phải giải quyết ngươi chứ... Ngươi né tránh chúng? "

Sebas lắc đầu.

"Không. Tất cả đồng đội của ngươi đã bị hạ gục. "

"... Đừng nói những điều vô nghĩa. Chúng có thể yếu hơn ta, nhưng chúng là Six Arms. Không thể nào ngươi không bị thương sau khi đối mặt với chúng. "

"Bất ngờ thường đi kèm với sự thật."

"Sebas-sama! Tsuare đây là đồ giả! Đó là Succulent cải trang bằng ma thuật. Chúng ta cần phải giải cứu cô ấy bây giờ! "

"Ah, cảm ơn cậu đã lo lắng cho cô ấy, Climb, nhưng không cần phải lo. Tôi đã cứu cô ấy. Cô đang ở nơi khác của tòa nhà. "

Sebas nhìn qua vai và Climb nhìn theo ánh mắt của ông và nhìn thấy người phụ nữ được cuốn trong chiếc chăn.

"Ah!"

Climb nhanh chóng nhìn xuống Succulent. Bộ đồ hầu gái của hắn bị xé nát và thấm đẫm máu. Không thể nào lấy nó, mà chắc người ta cũng chẳng dám nhận nó.

"Đừng lo, Climb. Nó chỉ là bộ đồ hầu gái bình thường, do đó, nó chỉ dùng một lần. "

Climb cảm thấy nhẹ nhõm và Sebas mỉm cười.

"Này, này, này. Luyên thuyên nãy giờ mà bơ người ta... Chắc ngươi không sợ. "

Zero, hắn không thể di chuyển bất cẩn do Brain ở phía đối diện hầu như không di chuyển, hắn nhìn Sebas đầy tức giận.

"Lão già, ta sẽ nói một lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra với cấp dưới của ta? "

"-Ta giết hết tất cả."

Giọng nói bình thường, như đang nói chuyện phiếm, nhưng nó thật lạnh giá.

"Kh, Không thể nào! Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? "

Sebas mỉm cười với tiếng hét của Zero. Nụ người của Sebas ẩn chứa sự thật lòng.

"... Brain Unglaus. Chúng ta sẽ hoãn trận đấu của chúng ta một chút. Ta cần phải cho lão già này thấy sức mạnh của Six Arms. "

"Được thôi. Chỉ cần cố gắng đừng để chết quá nhanh. À, chắc không đến lượt ta đâu. "

"Câm miệng! ... Lão già, ngươi sẽ phải trả giá cho lời nói dối đó. "

Sebas vẫn mỉm cười, nhưng người đang tự xưng là mạnh nhất đó không thể đứng đó mỉm cười, hình xăm của Zero phát ra một ánh sáng mờ nhạt.

Người đứng đầu chi nhánh an ninh và là thủ lĩnh của Six Arms, "Battle Demon" Zero.

Nếu ai như Gazef Stronoff và Brain Unglaus chiến đấu với hắn mà không mang vũ khí, họ sẽ chết ngay lập tức. Ngay cả nếu họ đã được trang bị, cũng chả rõ kết quả trận đấu.

Một trong những class hắn đạt được là Shaman Adept. Class này chứa đựng sức mạnh của động vật và tăng cường năng lực thể chất của người đó. Có một giới hạn là chỉ được sử dụng một lần trong ngày, nhưng nó khiến người sử dụng có kỹ năng của con vật nào đó. Một loài động vật sử dụng võ kỹ của loài người, một sự kết hợp thật sự đáng sợ.

Zero kích hoạt kỹ năng của hắn. Thông thường, hắn chỉ kích hoạt để giữ sức, nhưng hắn nhận ra Sebas là một đối thủ đáng gờm.

Mặc dù hắn không thực sự tin rằng Sebas tự mình đánh bại bốn người trong Six Arms, nghĩ kỹ thì ông ta đã xông vào từ cửa trước, chắc phải có ai đi cùng ông ta. Nhiều khả năng là Blue Rose. Cho đến khi hắn thu thập đủ thông tin, tất cả hắn có thể làm là tiêu diệt Sebas bằng tất cả sức mạnh của mình và trì hoãn trận đấu của mình với Brain Unglaus.

Hắn cần phải chứng tỏ sức mạnh áp đảo cho người xem trước khi bắt đầu. Hắn xác định rằng đây hành động tốt nhất và chuẩn bị kỹ năng mạnh nhất của mình cho phù hợp.

Báo trên hai chân, chim ưng trên lưng, tê giác trên cánh tay, trâu trên ngực, sư tử trên đầu; hắn kích hoạt tất cả. Hắn cảm thấy sức mạnh bùng nổ. Hắn đã gần như lo lắng cơ thể hắn có thể nổ tung.

"Gyyyyaaaaaahhhhh !!!"

La hét thể hiện sức mạnh, hắn tiến một bước về phía trước.

Đòn tấn công của người mạnh nhất Six Arms, Zero. Đó là một cú đấm thẳng. Không nghi binh, không thủ đoạn, không màu mè, chỉ đấm thẳng. Nhưng sức mạnh đằng sau nó rất lớn. Kỹ năng của hắn không chỉ là Shaman Adept, mà còn là Monk, các trang bị cũng tăng sức mạnh cú đấm của hắn.

Quá nhanh, ngay cả Zero phải một thời gian khó khăn để kiểm soát nó. Thực tế thì một cú đấm thẳng với tất cả sức mạnh của hắn đã khiến nó trở thành một kỹ năng. Hắn không ngần ngại thể hiện kỹ năng tối thượng của mình. Kỹ năng này đơn giản, nhưng bất khả chiến bại.

Hắn tự tin rằng không có thủ đoạn nào có thể ngăn chặn nó. Zero cảm thấy một cảm giác vượt trội hơn những người khác khi hắn bước về phía trước nhanh chóng với một cảm giác bị kéo trở lại.

"Co-"

Ai đó hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Trong chớp mắt, nắm tay mang theo sức mạnh và trọng lượng đến trước mặt của Sebas và vẫn tiến về phía trước. Zero chỉ có thể cười Sebas đang đứng cứng ngắc. Ônh ta sẽ phải hối hận khi chiến đấu kẻ mạnh nhất của Six Arms.

"-Hrmph."

Nắm đấm nhắm thẳng vào bụng Sebas, không chút phòng thủ . Đó là một đòn đánh hoàn hảo.

Với một tiếng nổ vì dư chấn, cơ thể Sebas bay như một con búp bê rách rưới. Ông đập vào tường, nhưng đòn tấn công quá mạnh làm ông tiếp tục nảy khỏi tường. Chết ngay lập tức. Không, nó sẽ không diễn ra tự nhiên như vậy.

Tất cả nội tạng của ông ta sẽ thành chất lỏng. Bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ con người. Đây là kỹ năng mạnh nhất của Zero. Một kỹ năng ma quỷ đó là cụm từ thích hợp nhất, "single strike skill".

Hoặc ít nhất đó là điều sẽ xảy ra.

Sebas đứng trên mặt đất không nhúc nhích một chút nào. Ông đã nhận nắm đấm của Zero, với tất cả sức mạnh trong nó, chỉ bằng phần cơ bụng của ông. Đó là một cảnh tượng bất cứ ai cũng không thể tin được; một cảnh tượng không hợp với lý lẽ thông thường.

Sự khác biệt về sức mạnh giữa các lần xuất hiện của họ là tuyệt đối, nhưng kết quả là hoàn toàn ngược lại.

Một trong những người không thể tin điều này nhiều nhất là Zero. Không có sinh vật nào có thể nhận đòn tấn công của hắn mà vẫn sống sót. Từ trước đến nay là vậy. Tuy nhiên, với một kết quả như thế này, hắn thậm chí không nhận ra rằng một cái gì đó màu đen vụt qua bên trái trước mắt hắn.

Chân Sebas giơ lên cao. Nó lướt ngang qua mũi của Zero trong khoảnh khắc chuyển động. Sau cái chân đập xuống.

Một cú chặt gót.

Đó là tên của các kỹ năng, nhưng tốc độ và sức mạnh đằng sau cú đá lại bất thường.

"...Ngươi là ai."

Zero thì thầm và môi Sebas cuộn tròn ở mép.

Âm thanh răng rắc đáng sợ và nứt nẻ rộng khắp mọi nơi. Đầu Zero bị đập vỡ, cổ và cột sống của hắn đã phá vỡ như thể hắn bị nghiền nát bởi một vật thể nặng vài trăm ký, và cơ thể của Zero quỳ xuống.

Hành lang được bao trùm trong sự im lặng.

Bầu không khí chỉ có thể được mô tả bằng từ "kinh ngạc". Sebas di chuyển đôi chân của mình, tránh máu từ cái đầu bị đập vỡ của Zero và phủi bụi nơi nhận nắm đấm của Zero.

"Phù, nguy hiểm thật. Ta đã có thể đã chết nếu cậu không cảnh báo Climb-kun."

Ông ta nói dối! Cảnh báo gì?

Ba người đàn ông và có lẽ cả Tsuare, không nói nên lời, nhưng tâm trí họ dường như hét lên.

"Ta đã sống sót, nhờ cậu, Climb-kun."

"-Ờ... Ah, vâng ..."

Climb, người trước đó đã hét lên "cẩn thận" bối rối khi nhận lời cảm ơn của Sebas. Cậu không biết phải nói gì khi cú sốc là quá lớn.

"Có vẻ như ta mạnh hơn hắn một chút!"

Sebas hơi tách hai ngón tay ra, ý nói đây là khoảng cách sức mạnh giữa ông và Zero, nhưng không ai trong phòng tin tưởng cả.

Chút cái beep ý!!

Mọi người đều nghĩ vậy.

"Dù sao thì, chúng ta đã cứu được cô ấy, vậy nên rút lui thôi."

"À, vâng, về chuyện Six Arms...Thật sự hả?"

"Ừ, ta giết tất cả. Họ là những đối thủ mạnh. Thật tiếc khi không thể bắt sống chúng."

"Ồ, là như vậy. Chuyện này là không thể tránh khỏi, ngài không cần để ý đâu."

Cả ba ánh mắt đều chuyển đến trên xác chết của Zero. Họ đều cho rằng đó không phải là nói dối.

"Chúng ta nên gọi quân lính để lục soát tòa nhà này."

Vốn mục đích đến đây của họ là để lục soát cứ điểm này. Thực tế thì có thể mượn sức mạnh của Sebas để quét sạch nơi này là môt điều may mắn. Nếu lời của Sebas là đúng thì đó là một thắng lợi cực lớn khi tiêu diệt được chủ lực của Eight Finger.

Có một tiếc nuối duy nhất là cái chết của Zero, nhưng họ đã lường trước là không thể bắt sống gã, cho nên cũng không thể xem là thiệt hại. Bất kì ai phản đối kết quả này đều là kẻ ngốc.

Climb nói với giọng vui mừng và Brain gật đầu đồng ý. Nhưng có một người vẻ mặt không thay đổi.

"Chuyện gì vậy, Sebas-sama?"

"Không có gì. Chỉ là có chút chuyện cần lưu ý...Mà nơi này cũng không nên ở lâu. Chúng ta ra ngoài thôi."

"Hừm, ngài nói đúng."

Mọi người nhìn Tsuare và cái xác Zero, sau đó gật đầu đồng ý. Sebas tiến lại gần Tsuare đang đứng cạnh một buồng giam và bế cô lên như một công chúa. Đôi chân gầy gò của cô hơi đạp nhẹ vào không khí và đôi tay trắng muốt ôm lấy Sebas.

Họ có thể nhận thấy quan hệ giữa hai người không đơn giản là quản gia và hầu gái.

Đừng tò mò mối quan hệ giữa họ. Nó không phù hợp với mày đâu Climb. Quan hệ giữa hai người họ có gì quan trọng chứ.

"Đi thôi!"

Climb nói và bước ra ngoài.

Ba người khác theo sau. Họ có thể bắt đầu điều tra sau khi Sebas rời đi, và gần như không có kẻ nào đột nhiên nhảy ra tấn công Sebas, người mà cả hai tay đều bận. Ông đã từng căng thẳng, nhưng hiện tại thì không.

Những ngôi nhà, trước khi họ đột nhập, vẫn còn khá nhộn nhịp, nhưng hiện tại lại chẳng còn ai. Nói một cách logic thì sẽ chẳng ai dại dột nhảy ra tấn công Sebas, người vừa tiễn đưa toàn bộ Six Arm đi uống trà với diêm vương. Khả năng cao là toàn bộ đã bỏ trốn, và trong trường họp đó, hi vọng đám bên ngoài sẽ không để tên nào lọt lưới.

Climb cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, một ai đó vỗ vai Climb. Đó là gã Rogue. Ánh mắt anh ta nhìn về một hướng, và biểu hiện giống như khi Sebas hạ gục Zero bằng một đòn. Climb cũng nhìn theo, và hoàn toàn ngạc nhiên.

"Một bức tường lửa?"

Climb gật đầu với lời câu hỏi của Brain. Nếu một ngôi nhà bị đốt cháy, có lửa là chuyện bình thường, nhưng ngọn lửa bình thường không khiến Climb kinh ngạc đến thế. Một bức tường lửa khổng lồ, cao hơn 30m mọc lên và bao quanh một phần Vương đô. Chiều dài bức tường ước chừng vài km.

"Cái gì thế kia??"

Câu hỏi của Sebas không chút hoảng loạn, khiến cho ba người bình tĩnh hơn.

"Chúng ta làm gì đây, đội trưởng? Hình như đó là khu nhà kho. Mà nhóm nào phụ trách khu vực đấy vậy?"

"Đội trưởng của Blue Rose, Alvein-sama...Hiện tại có thể xem là tình huống khẩn cấp, hủy bỏ mọi kế hoạch, rút lui về hoàng cung. Chúng ta sẽ báo cáo lên trên sau."

"Có vẻ như đây là hành động tốt nhất...Ah, Sebas-sama..."

"Ta sẽ đưa Tsuare đến một nơi an toàn, không để chuyện này lặp lại lần nữa."

"Tôi hiểu, Sebas-sama. Cảm ơn ngài về hôm qua và hôm nay..."

"Không cần đâu. Chúng ta chỉ trùng hợp có chung mục tiêu thôi...Ta sẽ báo đáp vì hành động giải cứu Tsuare hôm nay. Còn bây giờ, xin phép!"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Chương 4: Jaldabaoth

Phần 1

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9), Ngày 4, 21:10

Cơn khát đã đánh thức người phụ nữ.

Ả chậm rãi chuyển mình trên chiếc giường lớn và với tay lấy chiếc bình nước để cạnh giường, nhưng lại chẳng có gì ở đó.

Sực nhớ ra là chẳng có bình nước nào được đặt cạnh giường cả, ả bất giác chậc lưỡi.

"Oápp"

Ngáp. Ả có thói quen ngủ sớm và dậy sớm như người lớn tuổi, thế nên chỉ mới ngủ được một tiếng hẳn là ko đủ.

Đặt tay lên cổ họng mình, nuốt xuống, cảm nhận được nước bọt trôi xuống cổ họng, ả leo xuống giường. Với lấy chiếc khăn tắm dày đặt bên tấm ga giường, quấn nó quanh cơ thể trần trụi, ả xỏ chân vào đôi dép và đi ra ngoài.

Dinh thự này vốn là cơ sở chính ở Vương Đô và thuộc quyền sở hữu của Hilma, kẻ đứng đầu chi nhánh thuốc phiện. Theo lý mà nói, trong dinh thự này phải có cỡ chục tên thủ hạ đang bận rộn làm việc, thế nhưng bây giờ lại im ắng một cách kì quái, như thể quanh đây chẳng có ai.

Hilma bước dọc theo hành lang trong sự kinh ngạc. Nếu đám quý tộc đã rời đi, thì sớm muộn dinh thự cũng trở nên im lặng. Nhưng mà như thế này có vẻ hơi quá im lặng thì phải?

Giữa dinh thự này, cho gọi một quý tộc ắt hẳn sẽ có lời đáp lại.

Nói về quý tộc, cho dù là trưởng nam và muốn thừa kế gia tộc thì vẫn thường phải chờ khá lâu, khoảng cỡ khi 30 tuổi. Trước đó, họ được phép tiêu xài thỏa thích bởi cha mình - người đứng đầu gia tộc. Bởi đều đã trưởng thành, lập gia đình và có con, họ được mời tới đây để giải trí.

Rượu, phụ nữ, thuốc phiện. Những lời nịnh bợ được rót vào tai họ. Nói chuyện với những quý tộc cùng đẳng cấp khác để xây dựng mối quan hệ gần gũi, nhờ vậy mà họ có thể vừa tận hưởng niềm vui vừa thiết lập các mối liên kết.

Một khi quý tộc đó kế thừa gia tộc, thì cũng là lúc để gặt hái thành quả. Nếu quý tộc đó đứng lên phản kháng lại, thì thứ nhận được sẽ là roi. Ngược lại nếu đồng ý hỗ trợ tổ chức, họ sẽ được cho kẹo. Cứ như vậy, dần dần lẫn vào cái vòng luẩn quẩn của giới quý tộc.

Ả bước dọc theo hành lang yên tĩnh để tìm nước uống.

Thật ra thì ả ko ghét yên tĩnh, mà thậm chí còn thích nó hơn là sự ồn ào. Cái tính cách vui vẻ với những quý tộc ồn ào để kết giao chỉ là bề ngoài. Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại thực là quá dị thường. Sự yên tĩnh đến lạnh người làm ả tưởng như mình là người duy nhất trong dinh thự.

"...Chuyện gì đã xảy ra?"

Lính gác không thể tự ý rời khỏi đây mà không nói gì. Một sự việc bất thường như vậy, la lên chỉ làm lộ vị trí hiện tại của ả, dẫn đến những việc tồi tệ. Giả dụ như chạy ngay về phòng và giấu mình dưới chăn, thì sao nữa? Quá bị động.

Trong tình huống này buộc phải hành động, hoặc không sẽ bị nuốt chửng như con mồi. Đây chính là tâm niệm của ả, cách mà ả từ một kỹ nữ cao cấp leo lên tới vị trí hiện tại.

Đảo mắt nhìn quanh hành lang, quả nhiên hiện tại chẳng có ai. Ả vội vàng chạy khỏi nơi này.

Ả tin vào giác quan thứ 6 của mình, và đích đến là căn phòng bí mật chỉ có mình ả biết. Căn phòng có chứa nhiều vật phẩm ma thuật, bảo thạch và mật đạo. Dù đây là trụ sở đầu não ở Vương Đô, thì vẫn còn nhiều trụ sở khác phân bố khắp nơi. Xem ra đã đến lúc chạy tới nơi khác.

Cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh khi đi, ả chợt nhận ra điều khác thường.

"Gì, cái gì đây?"

Ả không khỏi rên lên một tiếng nhẹ khi thấy cảnh tượng dị thường bên ngoài cửa sổ. Những dây thường xuân leo lên che phủ lớp kính mỏng, chặn hoàn toàn ánh sang đến từ bên ngoài. Dẫu cho có cố sức như nào cũng không thể mở cửa sổ ra dù chỉ một chút.

Ả hoang mang nhìn những ô cửa sổ khác dọc hành lang. Tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp dây thường xuân dày.

"C-Cái gì? L-Là ai..."

Trước khi ả ngủ, khung cảnh khác hoàn toàn. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã thành thế này, đây hẳn là ma thuật ai đó.

Nhưng, là ai? Mục đích của hắn là gì? Hoàn toàn không có manh mối nào, nhưng ả biết tình thế bây giờ rất nguy hiểm.

"Chết tiệt!"

Vừa bước vội vừa chửi thề, ả chẳng buồn quan tâm tới chiếc khăn tắm đã tuột ra. Bất kể thế nào, phải nhanh chóng tới được căn phòng bí mật.

Bước tới cầu thang, ả nhìn xuống. Không có bất kì tiếng động nào.

Nhờ vào ánh sáng lọt qua khe nhỏ giữa những dây thường xuân, ả cẩn thận bước xuống cầu thang. Một tấm thảm nhung dày được trải lên trên giúp ả có thể đi xuống mà không gây ra tiếng động nào. Ả thực sự biết ơn nó.

"-!"

Tới được tầng dưới, ả bỗng chết lặng.

Một bóng người đứng ở hành lang đang nhìn chằm chằm vào ả. Nó như dung hòa vào bóng tối, nhưng không giống như cách lũ trộm ẩn mình trong bóng tối, mà bởi vì da của nó có màu đen, một Dark Elf với hai mắt khác màu nhau sang lên trong đêm.

Dark Elf bước ra khỏi bóng tối. Cô ta mặc đồ của một bé gái. Trên tay cô cầm một cây trượng màu đen, và mắt nhìn thẳng vào Hilma.

Đằng sau bé gái bí ẩn đó là căn phòng bí mật.

Ả nhớ lại thiết kế của dinh thự và bắt đầu suy nghĩ, và nhích lại gần trong khi run lên vì sợ hãi.

Không chừng là một quý tộc nào đó đưa nó đến làm đồ chơi, nếu vậy thì không sao cả.

Tuy nhiên ý nghĩ ngây thơ này ngay lập tức bị bác bỏ.

Cocco Doll đã bị bắt giữ. Để tránh những ảnh hưởng bất lợi từ việc tranh giành quyền lực trong tương lai, ả đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân tới nơi an toàn. Thế nên không có chuyện thuộc hạ trong dinh thự mang người ngoài vào mà không hề báo cáo.

"Này, tiểu thư."

Âm thanh vừa cất lên, Hilma nhíu mày ngạc nhiên.

Là một kỹ nữ cao cấp từng gặp qua đủ hạng người, kinh nghiệm của ả cho biết người đứng trước mặt không phải là một bé gái, mà là bé trai.

Quần áo rất sang trọng, đa số mọi người sẽ không ai có thể chạm tay vào. Chúng là những món đồ mà ngay cả Hilma cũng không thể có được.

Những Dark Elf thường sống trong rừng, nay lại có một con giới tính không rõ ràng, ăn mặc xa hoa xuất hiện giữa Vương Quốc.

Bầu không khí xung quanh nếu không quá bất thường, có lẽ ả đã nghĩ đó là nô lệ của một quý tộc nào đó có sở thích quái lạ.

"...Ngươi, ngươi đang làm gì ở đây?"

Đối phương hoàn toàn không đề phòng, chậm rãi tiến lại gần.

"B-bà già, có phải bà là người quan trọng nhất dinh thự này phải không?"

Kể cả bị gọi là bà già, ả ta cũng không hề cảm thấy khó chịu. Với một Dark Elf nhỏ tuổi vậy, có lẽ tuổi của ả cũng đến mức để bị gọi là bà rồi.

"Không-"

Ả đang định nói vậy, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn.

Ả ta tuyệt nhiên tin vào trực giác của mình. So với những thứ khác, thì trực giác được đánh giá cao hơn và nhờ nó mà ả có thể sống sót tới giờ. Giác quan có thể phản bội lại ả, nhưng trực giác thì không bao giờ.

"Vâng. Đúng vậy. Tôi là người quan trọng nhất ở đây."

"V-vậy sao. Tốt quá."

Cậu bé mỉm cười. Hilma cảm thấy dục vọng trong lòng bùng cháy, như thể thúc giục ả làm dơ bẩn tạo vật đẹp đẽ trước mặt. Một nụ cười hoàn toàn tinh khiết.

"A a, không giống với những gì ta nghe được."

Như đáp lại lời đứa bé, ô cửa sổ gần đó mở ra. Đứng đó là một cô gái trong trang phục người hầu, cơ thể toát lên mùi máu thay vì mùi nước hoa.

Hilma dung tay che miệng lại, nén lại tiếng kêu tuyệt vọng.

Trong bàn tay đáng yêu của người hầu là một cái tay của đàn ông. Bắp vai lộ ra ngoài như thể bị xé ra khỏi bả vai.

"C-cái gì!"

"Ể~~, mà, có vẻ như có người định tấn công dinh thự này. Chúng ta nên hoàn thành mọi thứ trước khi họ đến đây. Vậy tôi sẽ mang cô ta theo."

"Xin đừng để ý tới tôi. Đã lâu rồi mới được no nê thế này, thật sự bây giờ đã thấy rất thỏa mãn rồi."

Miệng không cử động, nhưng vẫn phát ra âm thanh. Điều này đặc biệt khiến người ta kinh ngạc, nhưng Hilma vẫn còn chuyện khác muốn hỏi. Đặc biệt là về thứ mà cô ta đang ăn, nó làm ả run lên liên tục. Hi vọng mình đoán sai, Hilma hỏi:

"V-vậy, t-tôi nữa à? Cô định ăn cả tôi à?"

"Hả? À, không. Bà là ngoại lệ."

Vẫn không yên tâm. Trực giác bảo rằng còn có thứ tệ hơn đang chờ mình.

"-Vậy, cậu bé, có muốn lại đây vui đùa tí không?"

Quần áo ả từ từ tuột xuống, để lộ đôi vai.

Cơ thể này chính là thứ mà ả luôn tự hào. Là một kỹ nữ cao cấp, những kẻ mà ả hầu hạ đều là quý tộc cao cấp. Thế nên ả dốc hết sức cố gắng loại bỏ mỡ thừa, duy trì sự hấp dẫn của mình. Bất luận là người chính trực thế nào, đều không thể rời mắt; kể cả trẻ nhỏ cũng sẽ bị kích thích. Ả ta tuyệt đối tự tin về khoản này.

Thế nhưng, chẳng có tí biểu cảm nào trong đôi mắt của đứa trẻ.

Thế này là sức hấp dẫn của ta không bằng con người hầu bên cạnh! Dù cho đã chuyển nghề, ta vẫn là dân chuyên nghiệp. Kể cả kẻ không có cảm xúc cũng phải trở nên đầy dục vọng! Ta sẽ làm được!

Chuyển động như một con rắn, ả khoe ra cơ thể kiều diễm của mình, cảm thấy đối phương không hề cảnh giác, từ từ tiếp cận.

Nhưng ả không hề cảm nhận được chút ham muốn nào từ cậu bé.

Thế nên phải cần một thủ đoạn khác. Tay ả chậm rãi đưa ra sau cổ cậu bé - và kích hoạt vật phẩm ma thuật - Viper's Tattoo.

Hình xăm con rắn trên hai tay bất ngờ sống dậy, con rắn nhe răng nanh hình lưỡi hái cắn vào người cậu bé. Bất cứ ai bị cắn bởi con rắn cực độc này sẽ lập tức rơi vào trạng thái co giật rồi chết. Với một người thiếu thốn kĩ năng chiến đấu như Hilma, đây chính là đòn sát thủ của ả.

Tuy nhiên cậu bé lập tức dùng tay tóm lấy con rắn lao tới cực nhanh một cách linh hoạt, không hề do dự bóp nát nó.

Hình xăm rắn từ từ trở về cổ tay của Hilma. Bởi vì thực thể hóa đã bị giết, để hồi phục cần hẳn một ngày. Suốt thời gian này không có cách nào để kích hoạt lần nữa.

Đã hành động nhưng lại không thể đạt được kết quả mong muốn, Hilma rơi vào tình thế tệ nhất và chỉ có thể từ từ lui lại. Điều mà ả cảm thấy đáng sợ nhất là mặc cho một chuỗi sự việc vừa xảy ra, biểu cảm của cậu bé vẫn chẳng hề thay đổi. Ngay cả khi bị tấn công, thì cũng không hề có một chút lo ngại hay thù địch nào biểu lộ ra.

"A, a, vậy, chúng ta...đi thôi."

"Đi đâu?"

Vừa nảy sinh thắc mắc, Hilma lập tức cảm thấy một cơn đau dữ dội ở đầu gối. Đau đến mức không thể đứng nổi, ả đổ gục xuống sàn.

"Aaaaaaaaa!!!!"

Ả hét lên đầy đau đớn; đủ đau để mồ hôi tuôn ra khắp người. Ả không khỏi liếc nhìn xuống đầu gối, và hối hận.

Chân trái ả bị vặn ngược 180 độ, đầu khớp xương đâm xuyên qua da thịt chĩa thẳng ra ngoài.

Hilma vừa khóc vừa đưa tay định ấn vào vết thương, nhưng lại do dự, ả sợ.

Cậu bé tóm tóc Hilma và kéo đi.

Người khác nhìn vào sẽ không thể nói ả bị kéo đi với sức mạnh lớn thế nào. Sức mạnh của cậu bé là quá lớn, thậm chí khiến cho một lượng lớn tóc bị nhổ xuống, nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

"Không! Không! Làm ơn dừng lại!"

Cậu bé liếc nhìn Hilma đang rên rỉ, nhưng không hề dừng bước chân lại.

"Nhanh nào! Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu không nhanh lên!"

Phần 2

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9) Ngày 4, 22:20

Sau đợt tấn công vào dinh thự, Entoma Vasillisa Zeta bước ra từ cửa chính.

Cô nhặt một mẩu giấy nằm dưới chân, vo tròn nó lại và ném về phía dinh thự.

Kế hoạch ban đầu là quét sạch toàn bộ người trong dinh thự, lấy đi những quyển sách quan trọng và vật phẩm giá trị trước khi rút lui. Lướt qua như chim, không hề để lại dấu vết, và vì thời gian có hạn, họ chỉ lấy đi những gì có thể. Tuy nhiên cuối cùng thì căn nhà vẫn bị dọn sạch sẽ, như thể đã có một toán trộm ghé qua.

Dù sao thì điều này cũng hoàn toàn ổn vì Demiurge, người cử Entoma và Mare tới đây, đã cân nhắc tới khả năng này. Nhưng nói lại thì thời gian bỏ ra ở đây đã vượt qua dự đoán khá xa.

Cùng với những con quỷ khác, Mare và cô ta đáng lẽ phải xuất phát sớm hơn. Mare đã bắt được người quan trọng nhất dinh thự và đi tới điểm tập kết. Vì vẫn còn đủ thời gian, những con quỷ cấp thấp mang theo cả núi tang vật và chuẩn bị để mọi người rút lui.

Mọi chuyện nên là vậy, nhưng rồi họ phát hiện ra nhà kho ngầm đầy những đồ trộm được và thuốc phiện trái phép trong khi rút lui.

Việc thu thập vì thế mà bị chậm lại.

Đầu tiên, khu vực ngầm được chia thành nhiều phòng, với các vật phẩm giá trị và hàng hóa rẻ tiền được xếp lẫn với nhau, rất khó để tìm. Giống như tìm một loại cây nhất định ở giữa khu rừng. Kể cả là Entoma và bầy quỷ cũng không thể mang hết tất cả mọi thứ đi, thế nên mới phải đi tìm những thứ có giá trị giữa một rừng hàng hóa.

Nếu người phụ nữ bị Mare mang đi vẫn còn ở đây, mọi thứ đã được giải quyết gọn gàng, nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Entoma và bầy quỷ dồn những thứ mà họ cho là rác sang một bên. Kể cả là những con quỷ với sức mạnh vượt xa loài người, thì việc này cũng khá phiền phức. Nhưng nhờ cách này và nỗ lực của họ, những vật phẩm có giá trị đã có thể được đưa đi.

Là người chịu trách nhiệm, Entoma, người ở lại cuối cùng, ngước nhìn bầu trời đêm và dùng tay lau mồ hôi, giống như hành động người ta hay làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đó là những gì cô nghĩ, dù chẳng đổ giọt mồ hôi nào.

"Ha. Mọi người mang hàng hóa đi thôi~"

Theo mệnh lệnh của Entoma, những con bọ khổng lồ cỡ người mang theo lượng lớn hàng hóa trên lưng bay lên bầu trời đêm. Những con bọ cánh cứng khổng lồ này được triệu hồi bởi kĩ năng của cô.

Cánh của chúng tạo ra âm rung trầm và nặng, lũ bọ bay theo hàng tới đích đến của chúng.

Sau khi gửi lũ bọ chuyển hàng hóa đi, Entoma nhìn vào thứ cô đang cầm và suy nghĩ.

"Ah, không được ăn. Không được, không được."

"Bốp", cô tự cốc nhẹ vào đầu, rồi đưa cánh tay người đến dưới cằm. Cánh tay người biến mất với âm thanh 'chomp chomp chomp' trong khi cổ họng Entoma liên tục di chuyển. Biểu hiện của cô trông cực kì đáng yêu, nhưng mùi máu cũng đồng thời từ từ tỏa ra.

"Mỡ phụ nữ thì mềm và thịt thì ngon. Mỡ trẻ em thì mỏng và thịt cũng không kém. Nhưng, à, tuyệt nhất đương nhiên là thịt chất lượng của đàn ông."

Cô khéo léo bỏ qua phần xương trong khi ăn, rồi ném phần còn lại của cái tay vào trong dinh thự.

"Cám ơn vì bữa ăn!"

Cô cúi đầu về phía dinh thự, rồi bắt đầu rút lui theo mệnh lệnh. Tuy nhiên vừa được vài bước thì đã bị một tiếng nói chặn lại.

"Yo. Thật là một đêm đẹp nhỉ?"

"...Đúng là một đêm đẹp thật, nhưng ta không nghĩ với ngươi thì không đẹp lắm đâu?"

Không rõ kẻ đang từ từ xuất hiện là đàn ông hay phụ nữ. Mặc dù có vẻ như là phụ nữ, nhưng hình dáng lại như là đàn ông.

"Ngươi, đang làm gì ở đây?"

"Đi dạo thôi."

"...Ngươi, cái thứ vừa mới ăn ban nãy là gì??"

"Thịt."

"...Thịt người?"

Giọng nói vang lên lạnh như băng, nhưng Entoma cũng chẳng bối rối tí nào. Cô chẳng quan tâm đến loại tình cảm phát sinh giữa loài người với cô. Cản đường thì bị nghiền nát; Bằng không thì được lờ đi. Nếu cô đói, chúng sẽ thành thức ăn. Với Entoma, sự tồn tại của chúng chỉ có vậy.

Tênlưỡng tính chậm rãi nâng cây búa lên. Sau khi thấy hành động đó, lần đầu tiên Entoma nói với giọng phiền toái.

"Vậy, chúng ta có gặp nhau chưa?"

Hoài nghi xuất hiện trên gương mặt gã lưỡng tính, tự nghĩ "Có thể nào?", nhưng không nói to nó.

"Ta ở đây chỉ là vì công việc. Đánh nhau với ngươi sẽ khá là rắc rối, hơn nữa ta cũng đã no rồi."

"...Tha cho ta đi. Đường đường là một trong những Mạo hiểm giả mạnh nhất của Vương quốc, gặp một quái vật ăn thịt người, sao có thể để ngươi chạy thoát được. Ngươi còn tồn tại thì loài người sẽ còn gặp vấn đề."

"A, Phiền phức thật. Nhưng ngươi cũng khá mạnh. Vậy ta sẽ biến ngươi thành đồ ăn dự trữ."

Entoma lần đầu tiên nhìn thẳng vào tên lưỡng tính.

Cô không thể bác bỏ rằng đó là một chiến binh mạnh mẽ.

Ừm, phải, rất mạnh.

Entoma không phải là một chiến binh thuần túy, nên cô không có kỹ năng đánh giá chính xác sức mạnh đối thủ. Tuy nhiên, cô không nghĩ đối phương có thể mạnh hơn mình.

"Oriyaaa!"

Tên lưỡng tính lao tới, và nện chiếc chùy xuống.

Entoma tránh đòn tấn công một cách nhẹ nhàng. Nhưng đòn tấn công tiếp theo lập tức đuổi theo cô, chiếc chùy đổi hướng thành một đòn bạt ngang, nhắm thẳng vào Entoma. Đây không phải là một đòn dựa trên lực ly tâm, mà hoàn toàn dựa trên sức mạnh cực lớn.

Entoma một lần nữa biến đi, và kích hoạt kĩ năng của mình.

"À!? Ngươi chỉ biết chạy thôi à?"

Chiếc chùy bắt đầu xoay vòng, tạo nên một cơn lốc xoáy lớn trên đầu gã lưỡng tính, khiến cho tóc tai rối tung lên.

"Heh, ngươi chỉ biết quay vòng vòng tạo nên mấy âm thanh 'woosh woosh' thôi hả?"

Tên lưỡng tính chậc lưỡi đáp lại. Khi Entoma kích hoạt kĩ năng lần nữa, chiếc búa từ trên bổ xuống. Cô tránh đòn này có chút vất vả và chiếc búa chôn sâu trong đất sau khi trượt mục tiêu.

Entoma cười nhạo khi nhìn thấy chiêu thức lặp lại. Biểu cảm của cô không hề thay đổi, nhưng điệu cười chế nhạo cho thấy khoảng cách giữa hai người.

Tên lưỡng tính nhận ra sự bất cẩn của Entoma.

"Nát này!"

Với đầu nhọn cây búa là trung tâm, mặt đất xung quanh bắt đầu đổ sụp, hay đúng hơn, những hòn đá văng tứ tung. Như thể vừa có một trận động đất xảy ra. Lần đầu tiên Entoma không thể giữ được điệu bộ thản nhiên, nhưng ảnh hưởng từ vật phẩm ma thuật của đối thủ không làm sập mọi thứ.

Entoma nhìn thấy đối thủ nhổ cây búa lên.

Cô không thể làm gì hơn ngoài khó chịu.

Cô nguyền rủa sự bất cẩn của mình.

Tránh đòn tấn công vừa rồi là quá dễ. Người thường sẽ thấy rất khó để thoát khỏi sóng xung kích phát ra bởi sự sụp đổ bề mặt xung quanh sẽ làm mất thăng bằng. Tuy nhiên với một nữ chiến hầu được trang bị những vật phẩm ma thuật cao cấp như Entoma, chừng này chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thế nhưng lại có một vấn đề.

Trong khi tránh những mảnh vỡ bay tới, bộ đồ hầu gái cô đang mặc đã bị bẩn.

Một việc như vậy là không thể tha thứ. Đây là trang phục cao cấp mà các Đấng tối cao đã trao cho Entoma.

Xong- mọi thứ chấm dứt ở đây.

Dưới lớp mặt nạ của Entoma, sự thù địch hiện lên.

Sẽ chấm dứt ở đây.

-Giết.

Cô nung nấu ý định giết chóc, không phải thứ cảm xúc khi con người đang chơi đùa với côn trùng. Cây búa vung mạnh về phía Entoma.

Entoma lập tức giơ tay trái chặn lại. Cô không mạnh như các Thủ vệ, nên chỉ dùng tay chặn cây búa mà hoàn toàn không thương tổn gì là không thể.

Sau đó, khoảnh khắc va chạm, âm thanh vang lên không phải là kim loại đánh vào thịt, mà là âm thanh kim loại va chạm vào một vật cứng.

Một cái khiên được gắn vào tay trái Entoma. Không phải là ẩn dụ nói quá. Một con bọ tám chân tự gắn mình vào cổ tay Entoma.

"Cái-cái gì thế này!"

"Thấy đấy, ta là một Entomomancer. Vậy nên ta có thể triệu hồi và sai khiến côn trùng theo ý ta."

Cô đưa tay phải ra và côn trùng bay ra từ bóng tối. Một con bọ dài như thanh kiếm lưỡi to gắn vào mặt trên tay phải của Entoma.

"Đây là bọ blade và bọ shield. Ta vốn không định giết ngươi, nhưng giờ thì không thể tha thứ được!"

Entoma bước tới, lưỡi kiếm chém ra.

Áo giáp tên lưỡng tính bị nứt vỡ và máu phun ra, nhưng chưa đủ để kết thúc. Đòn đánh nghiêm túc của Entoma là không thể tránh được, nhưng cũng chỉ bị một vết thương nhỏ.

Tự nhận mình là chiến binh mạnh nhất nhất Vương quốc, hoàn toàn không phải là khoa trương. Trình độ này đã chẳng còn đối thủ.

Dù Entoma không phải là thuần chiến binh như Yuri, cô vẫn là nữ chiến hầu và sở hữu sức mạnh vượt xa loài người.

Cô chém thêm phát nữa, máu phun ra nhuộm đỏ gò má.

Đòn tấn công lần này gây vết thương lớn hơn hẳn lần trước, và không còn là một vết thương nhỏ.

"Chuyển động thay đổi hẳn! Thực lực đây à?!"

Tên lưỡng tính gầm lên, nện mạnh cây búa xuống, tuy nhiên lập tức bị bọ shield của Entoma đẩy lùi. Chấn động mạnh truyền đến toàn bộ cơ thể hắn khiến cho một bước chân dù dùng hết sức cũng không làm được. Cảm thấy bị dồn ép, cơn giận dữ bùng lên trong lòng hắn.

Tên lưỡng tính giận dữ, khí thế tăng lên, nhuần nhuyễn phát động một tổ hợp công kích. Những đòn tấn công nổ ra như cơn lốc hung tợn. Sự đáng sợ là nó được tạo ra thông qua võ kĩ độc đáo của thế giới này. Tuy nhiên, Entoma sử dụng bọ shield và bọ blade của mình một cách tài tình, hoàn toàn chặn đứng chuỗi đòn tấn công 15 combo của hắn.

Entoma không hề biết vừa rồi là đòn tất sát của Blue Rose Gagaran, sử dụng nhiều loại võ kĩ cùng lúc - Super Combo. Mỗi đòn công kích đều là toàn lực. Nó thậm chí có thể phá vỡ võ kĩ phòng ngự [Fortress], và chỉ một số ít thiên tài có thể dùng võ kĩ phòng ngự cấp cao [Invulnerable Fortress] mới có thể chống lại được. Thế mà Entoma chỉ dựa vào sức cơ bắp tự nhiên lại có thể chặn hết được.

Đó là bởi cấp độ cách biệt giữa hai người, cũng như chênh lệch hoàn toàn giữa năng lực thể chất của hai chủng tộc.

Tuyệt vọng nổi lên trong mắt đối thủ, nhưng Entoma chẳng quan tâm. Cô chỉ muốn giết chết đối phương.

"-Phù~"

Gagaranthở hồng hộc như thể vừa trồi lên khỏi mặt nước và dừng cuộc tấn công của mình lại. Bọ blade trên tay phải Entoma được kéo về phía sau như cây cung và bay thẳng tới ngực Gagaran như một mũi tên.

Mục tiêu là ngực Gagaran. Cây búa được nâng lên, nhưng quá chậm. Đòn tấn công của Entoma xuyên qua ngực Gagaran trước khi cô ta kịp phản ứng.

Đúng ra là như thế.

Cây kiếm xuyên qua không khí. Vì mất đi mục tiêu, bọ blade bay thẳng vào bóng đêm.

"Phư". Entoma quay sang tìm kẻ vừa cản trở mình.

Cách đó không xa là một người phụ nữ mặc đồ đen, sau lưng là tên lưỡng tính đang thở dốc.

"Làm phiền rồi, Tia. Cứ tưởng là xong rồi chứ."

"Bất ngờ ghê, máu chảy ra từ Gagaran thật sự màu đỏ~"

"Đồ xỏ lá! Cô đã thấy tôi bị thương mấy lần rồi còn gì!"

"Tôi cứ tưởng phải chảy máu màu xanh cơ. Power Up!"

"Hơn cả 'Power Up' nhá, là thay đổi chủng tộc!"

"Thế thì 'Class change'!"

Nghe cuộc hội thoại đầy thoải mái, Entoma bắt đầu nôn nóng. Là một đối thủ mạnh mẽ, cô cần phải chứng tỏ sức mạnh khác biệt trong nháy mắt đồng thời nhanh chóng xác định vị trí của mình.

"Vậy, tới lúc kết thúc rồi đấy. Đã nói lời từ biệt xong chưa?"

Lần đầu tiên Entoma vào thế chiến đấu. Hai phai - Gagaran - không còn là kẻ thù đáng gờm; vấn đề là kẻ mới đến - Tia. Nếu bộ đồ đó không phải là assassin, vậy là ninja. Điều kiện cần của class này là level 60.

Nếu cô ta thực sự là ninja, vậy Entoma không thể thắng một cách dễ dàng được. Đây không phải lúc có thể nói "Chẳng cần dùng hết sức cũng thắng được!"

"Spider Talisman!"

Cử động của Entoma thậm chí nhanh hơn cả đối phương khi cô kích hoạt bốn lá bùa đang cầm trong tay phải.

Khoảnh khắc lá bùa rơi xuống đất, nó biến thành những con nhện lớn.

Cấp của kĩ năng này ngang với phép [3rd tier Summon Monster], quái vật được triệu hồi không phải là quái vật mạnh, nhưng cũng đủ để đoán xem sức mạnh thật của đối phương đến đâu. Hơn nữa, chúng cũng câu cho cô chút thời gian chuẩn bị cho trận đấu.

Dù vũ khí từ côn trùng rất mạnh, chúng cũng có vài điểm yếu. Một trong số đó là cần nhiều thời gian triệu hồi.

"Shadow Clone."

Ngay khi nhẫn thuật của Tia kích hoạt, hình ảnh của cô dao động và một "Tia" khác xuất hiện tại vị trí đầu tiên.

Entoma luôn cảnh giác với Tia. Bóng từ [Shadow Clone] chỉ có khoảng một phần tư sức mạnh của bản thể, chỉ có khả năng né tránh của cái bóng là xác định bởi lượng sức mạnh ma thuật được trao từ bản thể. Cái bóng này có thể là đối thủ đáng gờm với lũ nhện bùa chú, nhưng với Entoma thì dễ như ăn bánh.

Tuy nhiên, vấn đề là bản thể chiến đấu tốt như thế nào. Entoma triệu hồi vũ khí sát thủ của mình - bọ steel projectile. Đồng thời, cô gắn một lá bùa lên người mình và bắt đầu củng cố năng lực.

Những con bọ steel projectile chẳng biết từ đâu bay ra và bu kín lấy cổ tay trái của cô.

Những con bọ dài khoảng 3cm lóe lên ánh kim loại, thân hình tam giác với đầu sắc nhọn. Hình dáng rất giống với viên đạn. Và công dụng của lũ bọ, đương nhiên là cũng tương đồng với hình dạng của nó.

Chỉ để tránh đòn tấn công của con nhện bùa chú, cái bóng phải dùng hết sức của mình, và bản thể cũng tham chiến cùng với cái bóng. Đánh một lúc lâu mà chỉ có thế hạ được một con, có vẻ như cấp độ của cô ta chẳng cao hơn Entoma tí nào. Nếu là vậy, kể cả có thêm Gagaran hồi phục, chiến thắng vẫn là chắc chắn.

Mọi thứ đều như mình dự liệu.

Không nhân từ. Dùng sức mạnh áp đảo để chiến thắng nhanh chóng.

Cảm giác trĩu nặng ở tay trái mang đến cảm giác hài lòng cho Entoma, cô chỉ về phía Tia.

Cổ tay trái Entoma đã dày hơn vài lần so với bình thường vì lũ bọ bao quanh. Vừa dứt cử động, toàn bộ lũ bọ đồng thời di chuyển từ cổ tay cô bay vút lên trời. Tập trung lại thành nhóm, cánh chúng phát ra âm thanh như súng tự động. Cả lũ nhện bùa chú đồng minh trong đường đạn cũng bị xuyên qua không thương tiếc, và trong khoảnh khắc, tổng cộng 150 con bọ bay thẳng tới Tia.

Một con bọ đủ để đâm xuyên qua thép, và 150 con như vậy thậm chí xuyên thủng cả một cái cây khổng lồ. Đối mặt với hỏa lực chết người này, Tia kích hoạt nhẫn thuật của mình.

"Immovable Adamantine Shield!"

Một tấm khiên lớn nhiều màu sắc xuất hiện trước mặt Tia. Ánh sang tỏa ra đủ để tách khỏi chiếc khiên lục giác to bản màu đen, tạo nên va chạm với đàn bọ. Ngay lập tức, chiếc khiên tan vỡ với một âm thanh sắc bén, nhưng luồng đạn bọ cũng bị dừng lại, và Tia đứng ở sau không hề thương tổn chút nào.

Entoma dù chẳng hề có lưỡi nhưng cũng không nhịn được giả vờ chậc lưỡi. Ép đối thủ dùng từng con át chủ bài cuối cùng sẽ mang đến chiến thắng. Dù đòn tấn công vừa rồi đã bị chặn lại, khoảng khắc đợt tấn công tới, họ sẽ bị quét đi như lũ vỡ bờ.

Cô dùng bọ blade chặn cây kunai bay tới và sau đó là bọ shield để phòng thủ với đòn tấn công từ trên xuống của Gagaran. Đó là một cú giáng mạnh khác thường gây sát thương lên bọ shield khiến nó rít lên đau đớn.

Mắt của cô đáng lẽ sẽ bị lóa đi vì ánh sáng chói phát ra từ khiên Adamantite, và do đó sẽ không thể đỡ được đòn tấn công bất ngờ của Gagaran. Tuy nhiên chỉ cỡ này hoàn toàn không ảnh hưởng tới mắt của Entoma. Tầm nhìn của cô rộng hơn hẳn loài người, và hoàn toàn có thể bao quát đòn tấn công này.

Xác định được đòn tiếp theo sẽ cực kì nguy hiểm, cơ thể cô như lướt đi trên mặt hồ - chân cô không hề chuyển động, cả cơ thể như được kéo đi một khoảng đáng kể khỏi Gagaran. Mặc dù Gagaran sở hữu một thể chất kinh ngạc, động tác của cô lại mềm mại và vết thương gần như đã hồi phục. Cô đứng bên cạnh Tia, dẫm lên lũ bọ steel projectile tạo nên tiếng nổ, nói với giọng lạnh lùng:

"Không ổn; Tôi không chắc chúng ta có thể đánh bại ả. Thấy vừa rồi không? Chúng ta đã canh thời gian rất chuẩn mà? Ả ta chắc chắn sẽ không thể thấy được từ góc đó, thế mà vẫn có thể chặn được."

"Tầm nhìn rộng hơn bình thường chăng?"

"Còn hơn thế, có vẻ như có lý do khác chính đáng hơn. Ả có năng lực của côn trùng, có vẻ như ả đã dùng một loại cảm quan ma thuật đặc biệt nào đó...Nhắc tới thì, ả sỡ hữu một lợi thế khổng lồ. Sao lại không tấn công khi chúng ta nói chuyện?

"Thú săn mồi đích sau khi xác định rõ khả năng của con mồi mới thực sự tấn công."

"Ra là vậy. Ả đang chờ để xem toàn bộ năng lực của chúng ta, khác hẳn cô chibi hấp tấp nhà mình. Quả là một đối thủ thận trọng tới khó chịu."

"Chỉ là lũ nhân loại mà dám làm tới mức này, thật là bực mình. Thì, cũng có lí do khác nhưng...Hora, tới đây. Giờ thì lũ côn trùng này không còn cần thiết nữa."

Bọ gắn trên cổ tay phải của Entoma rơi cả xuống mặt đất và tan biến vào bóng tối với âm thanh tan vỡ.

"Thay vào đó...tới đây."

Một con côn trùng dài như con rết từ từ quấn quanh cổ tay cô. Cơ thể nó dài hơn 10m, phần đầu đầy răng sắc nhọn khác thường và mắt nhắm lại.

Đây là con côn trùng mạnh nhất mà cô, một Entomomancer, có thể triệu hồi - thousand whips insect.

Entoma dồn lực vào hai chân. Cô đã hoàn toàn nắm được tốc độ tấn công, khả năng tấn công, khả năng phòng thủ, khả năng tránh né và tốc độ di chuyển của hai kẻ trước mặt. Dù cô không rõ về khả năng của Tia tùy theo tình hình, nó cũng chẳng đủ khiến cô lo sợ.

"A."

Entoma dùng tay sờ lên cằm, ở đó dính đầy chất lỏng dính trong suốt.

"Ban nãy, bụng mình rõ ràng là no. Tập thể dục một tí, nó bắt đầu đói lại rồi."

Dính trên tay cô chính là nước bọt. Đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy cô xem con người như con mồi của mình.

Người chính là thức ăn cô thích nhất. Cho đến lúc này, cô chỉ có thể ăn bánh trái để thỏa mãn mình, nhưng dĩ nhiên không vì thế mà cô ghét Đấng tối cao. Hơn thế, cô được phép ăn một cái cổ tay người trong thí nghiệm chữa trị, lấy từ một người đàn ông bị bắt từ một ngôi làng nào đó. Cô xem đây như là một dấu hiệu cho sự tử tế vĩ đại của Ainz-sama.

Với kẻ đã kiềm chế quá lâu như Entoma, những nhân loại ưu tú trước mặt chính là đồ ăn cao cấp nhất. Cô không thể đơn giản bỏ qua họ mà không nếm thử một miếng!

Hai kẻ đang chìm trong ánh mắt đói khát của Entoma không khỏi rùng mình. Đây không phải là một phản ứng nhát gan khi đối mặt với sát ý của kẻ thù mạnh mẽ, mà đúng hơn là tâm lý ác cảm tự nhiên khi bị xem là mục tiêu sống của kẻ săn mồi. Điều này làm họ không thể tự chủ được.

"Aaaaaaaaa!"

Tiếng hét của cô chói tai như tiếng móng tay cào lên chiếc bảng. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Entoma tấn công trước. Như con thú săn mồi, cô lao tới với tốc độ nhanh như chớp.

Cô dùng bọ shield chặn sáu cây kunai liên tục bay tới, và tiến lại gần mục tiêu.

Khi nhìn thấy Gagaran vung vũ khí và bước lên trước như một tiên phong, Entoma đã xác định được kẻ mà cô hạ gục trước.

Tay phải cô vung roi. Nếu là một cái roi dài, tốc độ ở cuối cái roi sẽ tương đối chậm. Đây là điều đương nhiên dù cho Entoma sở hữu sức mạnh phi thường. Tuy nhiên nó chỉ đúng khi mà đó là cái roi bình thường.

Thứ đang lượn xung quanh là côn trùng mạnh nhất mà Entomomancer Entoma có thể triệu hồi-

Đáng lẽ cái roi sẽ tạo nên một hình vòng cung, nhưng lại bắn ra với một hình dạng không tưởng. Cái roi như phần kéo dài từ tay Entoma, uốn thành hình chữ S trước khi phóng tới Gagaran với tốc độ như chớp.

Nó vừa là sinh vật sống đồng thời là một món vũ khí, và tấn công một cách không hề giống với các vũ khí thông thường. Kể cả Mạo hiểm giả với hiểu biết sâu rộng cũng chưa từng nghe tới chứ đừng nói là đối mặt. Nhìn thấy nó lần đầu tiên, chẳng biết đối phó như thế nào là phản ứng bình thường.

Nhưng sự thật rằng họ tránh được nó chứng tỏ họ thực sự là Mạo hiểm giả cấp Adamantite - đỉnh cao của Mạo hiểm giả.

Trùng roi định quất vào bên cạnh người Gagaran, tuy nhiên cô lảo đảo tránh được.

"Cẩn thận!"

-Cùng với tiếng la lớn của Tia, Gagaran bị thổi bay lên. Đây là nhẫn thuật của Tia - [Burting Flame Column]. Một vụ nổ giống như tự sát và lửa bao quanh hai người, cả con trùng nghìn roi đã hoàn toàn đổi hướng 180 độ từ sau Gagaran, chỉ định tấn công vào đầu của cô.

Nếu không phải vì hành động gần như tự sát này, chắc chắn đầu Gagaran đã bị xuyên thủng bởi con trùng roi. Một cú né tuyệt vời. Tuy nhiên, đòn tấn công của Entoma vẫn chưa xong. Như có một sợi dây vô hình kéo lại, con trùng roi tấn công từ góc khó phòng thủ, liên tục thay đổi cũng như tấn công những đòn xảo quyệt vào Gagaran.

Cùng lúc đó, Entoma ném lá bùa tới Tia - [Thunderbird Talisman].

Giữa không trung, lá bùa biến thành một con chim nhỏ phát ra tia điện trắng xanh, bay thẳng tới Tia.

Nếu có tới hai kẻ địch, hãy để một tên cho lũ bọ. Đây chính là điểm mạnh của Entomomancer.

Chớp nổ, ánh sáng xanh trắng tỏa mọi phía. Những gì hiện ra là Tia, người đang chống chịu với cơn đau, và Gagaran, người đang chống đỡ một cách khó khăn với con trùng roi.

"Chết tiệt! Con côn trùng này thật khó chịu!"

Đầu của Gagaran bị ấn vào cây búa, cơ thể bị con trùng dài 10m quấn quanh khiến cho cô không thể nào cử động.

Tia bước tới và đâm tới bằng dao găm ma thuật của mình. Đòn tấn công va chạm với bọ shield của Entoma và để lại một âm thanh kim loại dữ dội.

"Flurry of Thunderbird talismans~"

Entoma nắm một mớ bùa chú trong tay trái và ném chúng ra. Những lá bùa biến thành những con sấm điểu nhỏ hơn ban nãy một chút. Chúng bay thẳng tới Tia, nhưng cô đã kịp ẩn thân. Không thể tìm thấy mục tiêu, lũ sấm điểu nhỏ bay thẳng đến sau vị trí của Tia.

Tia đột nhiên xuất hiện phía sau Entoma từ trong bóng tối, nằm ngoài tầm mắt của cô. Đây là kĩ năng dùng bóng để di chuyển một khoảng cách ngắn. Tuy nhiên Entoma đã chú ý đến việc này vì râu của vài loài bọ có khả năng cảm nhận được sự chuyển động của không khí xung quanh. Đây là một khả năng cảm nhận mạnh mẽ mà Entoma sở hữu.

Cô ném vài con bọ steel projectile còn lại vào Tia, kẻ đang trồi lên từ cái bóng.

"Hự...!"

Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ cái bóng và mùi máu tươi lẫn vào không khí. Đối mặt với Tia, kẻ đang chảy máu nhưng vẫn còn ý định chiến đấu, Entoma bắt đầu những đòn tấn công tiếp theo.

"Scattering explosion talisman!"

Vụ nổ còn mạnh hơn lúc trước xuất hiện ngay trước mặt Tia, soi sáng cả đêm đen. Tia bị thổi bay đi và rơi xuống sàn, còn Entoma một lần nữa ném ra [Sharp cutting talisman] và [Rushing wind talisman]. Tia chảy đầy máu và không thể đứng dậy trước khi bị cắt qua lần nữa, bị thổi bay và ném lại xuống đất.

"Tia! Đồ côn trùng thối tha!"

Giọng nói phẫn nộ từ Gagaran, người đang bị con trùng roi quấn tròn như quả bóng.

Kế hoạch ban đầu là trong khi Gagaran dùng sức khỏe của mình để chống cự với con trùng roi, Tia sẽ tận dụng cơ hội để tấn công bất ngờ vào bản thể Entoma.

Entoma cười chế nhạo dưới lớp mặt nạ.

Những cá thể ngu ngốc. Là một nữ chiến hầu của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, chiến thắng những nhân loại cỡ này là đương nhiên. Tốt nhất là chúng nên lờ đi việc cô đang ăn thịt người và bỏ chạy với tất cả sức của mình. Chính bởi đã lựa chọn sai, thế nên bây giờ mới có cảnh này.

"...Dù cho trình tự có hơi khác dự đoán, nhưng vậy đi, chẳng sao cả. Tốt, vậy giờ mình nên ăn đứa nào trước? Cơ bắp vạm vỡ hẳn là cực kì ngon nha~"

Entoma lại triệu hồi một con côn trùng, nhưng không phải loại có năng lực chiến đấu. Chiếc kim dài trên người nó có chứa chất an thần.

Entoma cầm con côn trùng và nhẹ nhàng bước tới Tia.

Như kiểu Entoma mang về nhà vài món đặc sản địa phương làm quà. Trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có khá nhiều người bắt con người làm thức ăn.

Chắc chắn họ sẽ thích món quà này lắm.

"Ể? Cái gì?"

Trực giác nhạy cảm của Entoma cảm nhận được rằng có một vật nhỏ dài bay thẳng tới cô từ trên đầu, và cô lập tức nhảy ra xa. Cùng lúc đó, một vũ khí dài xuyên thủng chỗ mà Entoma vừa đứng.

Nó giống như cây thương pha lê kỵ sĩ dùng, nhưng không phải là phàm vật. Đánh bể cả đá nhưng lại chẳng hề có một vết nứt trên cây thương pha lê.

"Là...ma thuật?"

Magic Caster hệ tinh thần Entoma cảm nhận được chút gì đó từ mũi thương này.

"Đúng đấy. Đây là ma thuật bậc 4 'Crystal Lance'!"

Kẻ trả lời câu hỏi của Entoma từ từ đáp xuống hòn đá bị cây thương đánh bể. Đó là một bé gái với giọng nói trẻ con, thân thể nhỏ nhắn đeo mặt nạ và khoác áo choàng.

Lại một tên nữa, Entoma không khỏi lầm bầm. Lại một kẻ can thiệp vào trong khi cô đang bắt con mồi ngon lành. Thật là độc ác khi bắt cô phải kiềm nén sự cám dỗ từ thức ăn thượng hạng kia.

"Chúng ta kết thúc chứ?"

"...Ngươi là ai? Ta có thể bỏ qua nếu như ngươi lập tức lời khỏi đây. Trẻ con rất mềm, và ta thích thế, nhưng chúng chẳng bao giờ đủ thịt. Ta sẽ chơi với ngươi lần tới, sau khi ăn thịt hai tên này."

"Vậy ngươi là một quái vật ăn thịt người hử? Thậm chí còn mặc trang phục người hầu, đùa giỡn kiểu gì đây? Ai lại muốn một con quái vật đầy mùi máu như ngươi ở quanh chứ?"

"MàY nÓi CáI Gì ThẾ?! cOn ChÓ cÁi!"

Không kịp suy nghĩ, Entoma để lộ giọng thật của mình, rồi ngay lập tức ấn xuống cổ họng mình.

Sự sỉ nhục đủ để cô mất bình tĩnh và cô không thể tha thứ cho lời của con bé này. Không phải vì bản năng của thú săn mồi, mà vì cô đang ở trong một tâm trạng cực xấu, xấu tới mức cô muốn xé người phụ nữ trước mặt cô ra thành từng mảnh.

Ả này vừa nói cái gì?! Với mình, một nữ chiến hầu, một tồn tại cấp cao trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick!?

Cơn giận bốc lên từ sâu thẳm trong tim.

"TAo sẽ GIẾT mÀy!

Cô không thể tự chủ mà hét lên với giọng thật của mình, nhưng sau đó cố kiềm nén bằng cách thở ra lại.

"Evileye!"

Tia kêu tên cô gái đeo mặt nạ. Entoma nói với kẻ thù mà cô xác định sẽ tiêu diệt với toàn bộ sức mạnh:

"Ta đang tự hỏi hai ngươi đang làm gì đây...chà, chà, hãy nhớ bài học đầu tiên. Đánh giá sự chênh lệch sức mạnh giữa người và đối thủ của mình. Kẻ này mạnh hơn hai ngươi...nhưng với ta thì vẫn còn yếu."

Nghe câu khiêu khích, Evileye giận dữ quát:

" Vậy là đồng đội của ta đã được ngươi "chăm sóc" hả? Đồ quái vật. Tới đây, ta sẽ cho ngươi thử cảm giác bị hành hạ."

Entoma chẳng hề hay biết cơn thịnh nộ đang bùng cháy ở dưới lớp mặt nạ kia.

Entoma với ý nghĩ giết chóc tràn ngập, chạy thẳng tới trước. Trong suy nghĩ bị chi phối bởi căm hận, hai kẻ còn lại chỉ như hòn sỏi bên đường.

Ả thực sự bảo rằng không ai thích mình ở bên cạnh sao!?

Những từ giống vậy lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Cùng lúc đó, trùng roi bắt đầu di chuyển. Entoma chừa lại khoảng 1m, và phần còn lại tạo thành một hình cầu lớn, với tâm là Gagaran.

"Chết cùng với đồng đội của ngươi đi, thứ đàn bà khó chịu!"

Cô vung con trùng roi xuống như một chiếc búa.

"Hừm. Một đòn nhàm chán."

"Reverse Gravity."

Entoma kháng lại ma thuật, nhưng con trùng roi thì mất đi trọng lượng và trôi nổi trên không.

Nếu người dùng trang bị có thể kháng lại được, thì trang bị cũng sẽ kháng lại được. Tuy nhiên ở đây là vũ khí côn trùng, không phải là một trang bị mà là một sinh vật phải tự mình kháng lại.

Như vậy, kể cả Entoma không bị ảnh hưởng, thì nó vẫn tác động tới vũ khí côn trùng. Đây chính là một điểm bất lợi, dù côn trùng có thể tự động tấn công.

Kể cả là Entoma thì cũng phải bỏ đi kế hoạch ban đầu khi đối mặt với ma thuật như này.

Cảm nhận được ý của Entoma, trùng roi tự tách mình khỏi Gagaran. Nhanh như một cuộn thước đo, nó trở lại hình dạng trùng roi dài 10m. Trong lúc đó, Evileye ra lệnh cho Gagaran vừa mới té nhào xuống đất.

"Gagaran! Tránh ra! Lại và chữa trị vết thương cho Tia nhanh! Nếu cô đã dùng hết năng lực của chiếc găng tay thì hãy dùng thuốc hồi phục đi!"

Kẻ bị thương đã hồi phục. Nếu chỉ có vậy thì không thành vấn đề. Sự thật rằng hai kẻ đó là đối thủ của Entoma không thay đổi, nhưng dựa vào lời của Magic Caster trước mặt cô, thì tình hình đã khác.

Evileye và Entoma có cùng level. Nếu họ giúp Magic Caster này, thì tình hình sẽ trở nên bất lợi.

Lần này, Entoma quyết định sử dụng thứ mà cô không muốn, át chủ bài cuối cùng của mình.

Cô đã dùng nó để tiêu diệt toàn bộ địch thủ trong dinh thự với một hơi thở, và còn hai lần sử dụng nữa.

Đó là một hơi thở mang theo những con ruồi ăn thịt, [Fly Breath].

Những con ruồi thực sự không ăn thịt, nhưng chúng gắn những con giòi của mình vào thịt. Lũ giòi sẽ tiếp tục gây thương tổn từ bên trong cơ thể nạn nhân. Kinh khủng hơn là tiếp theo đó, một lượng lớn ruồi được tập trung từ cái xác, sau đó sẽ tấn công tất cả sinh vật ở trong phạm vi ảnh hưởng, trừ người dùng thuật ra.

Entoma nới rộng cổ họng. Miệng của cô thật ra là hàm dưới. Với kẻ khác, đây thật là một cảnh tượng khó coi, như thể hàm cô ta bị tách ra làm hai vậy.

Từ đó, cô ta nhổ ra một bầy ruồi.

"Ngươi! Sức mạnh đó có liên quan tới Demon god sao! Đã vậy thì!"

Evileye đáp lại bằng một làn sương mù trắng.

Dùng khí lạnh để phản đòn là một bước đi thông minh, nhưng để hoàn toàn vô hiệu hóa ảnh hưởng là rất khó. Ma thuật tối ưu nhất để dùng là bộc phá ma thuật, nướng chín lũ ruồi ngay tại đây.

Đối thủ của cô đã mắc sai lầm.

Entoma đã hình dung ra cảnh Evileye bị nuốt chửng bởi lũ dòi, nhưng ma thuật phản công vừa rồi đã nằm ngoài dự tính của cô.

Tất cả ruồi bị bao phủ bởi làn sương trắng rơi xuống đất, sau đó nhấn chìm Entoma. Ngay lập tức, Entoma cảm thấy một cơn đau không tả.

"Uwaaaaaaaaaahh!"

Khuôn mặt của người hầu gái Entomomancer sôi lên như thể bị đổ axit.

Ban đầu chỉ là định vô hiệu hóa hơi thở của đối phương, thật không ngờ là lại ảnh hưởng tới khuôn mặt thật của địch thủ...

"Nè nè, có khi đây là cơ hội của chúng ta đấy?"

Gagaran vừa bước vào cuộc chiến với cây búa của mình và tìm cơ hội để kết thúc trận đấu. Nếu đã có được đánh giá thực tế về sức mạnh của đối phương, thì cần phải kết thúc trận đấu trong một đòn chí mạng.

Gagaran không tấn công tới vì con trùng roi dài 10m đang giãy giụa dữ dội, không để cho cô lại gần. Tuy nhiên thì đó chỉ là cơ co giật của kẻ bại trận.

"Đây...loại ma thuật gì đây?"

Evileye trả lời câu hỏi của Entoma.

"Sát trùng ma thuật [Vermin Bane]. 200 năm trước có một Demon god côn trùng, và ma thuật này được tạo ra để chống lại khả năng sử dụng côn trùng của hắn. Thật ra, đây là ma thuật đầu tiên mà ta nghĩ ra."

"Này! Nó vô hại với chúng ta đúng không?"

"Thật sự vô hại. Nó có tác dụng đặc biệt lên côn trùng, nhưng không gây một tổn hại nào với những sinh vật khác."

"...Khuôn mặt cô ta tan chảy rồi."

"Tia, nhìn mặt thật của ả kìa...Hử! Không, đó không phải là khuôn mặt!"

Khuôn mặt của hầu gái rơi xuống lúc Evileye đang nói, giống như da mặt bị lột ra và rơi xuống đất. Nhưng có chút khác biệt. Mặt sau của lớp da rơi xuống đất đầy chân côn trùng.

"Không thể nào...là bọ mask shaped..."

"kAHoooOOOoHH!"

Cổ họng Entoma lộ ra. Một khe nứt xuất hiện trên cổ họng, và một khối dịch lớn rơi xuống. Trông như một bãi nôn, nhưng khác biệt lớn nhất là thứ này vẫn còn nhúc nhích dưới nhất.

"Cái quái..."

Thực sự sửng sốt, kể cả Evileye cũng bất động vì kinh ngạc. Lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng này trong suốt cuộc đời dài đăng đẵng của mình.

"-bọ Lip."

Tia hướng về phía sinh vật giống như đỉa phủ đầy dịch vừa rơi xuống mặt đường phủ đá, kêu lên.

"Loại côn trùng ăn thanh quản của người và mô phỏng lại giọng của nạn nhân."

Mặt trước của khối thịt màu như đỉa là một vùng trông như môi người. Nó phát ra âm thanh dễ thương của người hầu gái "Ah,ah".

Giữa ánh nhìn của mọi người, bàn tay hầu gái đang che mặt từ từ hạ xuống, để lộ ra dáng vẻ chính xác là của côn trùng.

Hình dạng ghê sợ khiến cho các thành viên Blue Rose bất giác lùi lại một bước. Mặc dù đã trải nghiệm sự kinh khủng khi con bọ mask shaped rơi xuống vì sát trùng ma thuật, cảnh tượng này khơi dậy nỗi sợ một lần nữa.

Một con quái vật ở ngoài thế giới này đã xâm nhập. Họ không thể cảm thấy gì khác ngoài việc bóng tối đã che phủ thế giới này.

"NgưƠi DáM, nGưƠi ThỰc Sự DáM..."

Âm thanh cứng nhắc khó mà nghe được.

"Giọng nói này không phải là đáng yêu hơn sao? Cá nhân tôi thích giọng này hơn đấy."

Sự thù địch của Gagaran như muốn trào ra. Cô là người nhiều cảm xúc nhất Blue Rose. Trong lòng cô giờ đầy thương cảm và cầu nguyện cho linh hồn của thiếu nữ đã hy sinh để con khẩu trùng kia có được giọng nói, đồng thời siết chặt vũ khí của mình.

"Lũ nHân LoẠi tHấp KéM aAaAhhHhHH!"

Từ nãy đến giờ cô vẫn chiến đấu một cách bình tĩnh. Tuy nhiên bây giờ thì một phần cũng chẳng còn.

Không cần phải nương tay nữa. Giờ chỉ có những đợt tấn công mãnh liệt thôi.

"Trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu! Không phải lúc để thư giãn đâu! Chuẩn bị tinh thần để tấn công mạnh hơn nữa đi!"

Evileye cảnh cáo hai người kia, nhưng họ cũng đã dự đoán sẵn rồi. Chuẩn bị cho một trận sinh tử!

Lưng của người hầu gái đột nhiên nổ tung, và bốn chiếc chân nhện vươn dài ra từ dưới lớp quần áo. Cứ như thể lưng của cô ta mọc ra những cái chân mới vậy.

Với những cái chân mới, cô nhảy vút lên cao. Nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ kết luận rằng đó là hiệu ứng của phi hành ma thuật.

Từ phía trên, con quái vật nhổ ruồi ăn thịt về phía họ.

Evileye chậc lưỡi, niệm [Vermin Bane] lần nữa.

"Chỉ vỚi CáC nGưƠi ThÔi đẤy! Ta Sẽ ChO cÁc NgƯơI bIếT kInH hOàNg ThỰc Sự! SaU kHi GiẾt CáC nGưƠi Ta Sẽ LấY xÁc CáC NgƯơI lÀm BúP bÊ!"

Ngay khi chạm đất, những con ruồi ăn thịt liền bị xóa sạch. Hầu gái dùng mắt kép của mình nhìn vào vẻ mặt của Evileye. Thực sự thì chỉ có Evileye mới có thể sánh ngang với con quái vật này. Nếu Evileye thua thì thất bại là không cần phải bàn cãi, Gagaran và Tia sẽ bị tàn sát. Tuy nhiên, sẽ là ngu ngốc nếu chỉ tập trung vào mỗi mình cô ta.

Cây búa của Gagaran bay tới từ bên hông.

Kể cả Evileye có được lợi thế, họ cũng không thể để cơ hội trôi qua khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như thế này.

Cô biết rằng nếu bị chặn lại, cô chắc chắn sẽ nhận một vết thương nghiêm trọng. Vậy nên cô chọn tác chiến cùng các đồng đội của mình. Evileye mỉm cười với họ dưới lớp mặt nạ. Nếu mà không cái mặt nạ đó, những kẻ khác hẳn sẽ chọc cô rồi.

Con quái vật định tránh đòn của Gagaran đột nhiên khựng lại. Đó là vì nhẫn thuật của Tia, [Immobility Binding Paralysis]. Quái vật có sức đề kháng cấp cao, gần như là khả năng vô hiệu hóa, thế nên không thể hoàn toàn giữ chân được nó. Tuy nhiên tạo ra một kẽ hở dù chỉ thoáng chốc cũng là sự hỗ trợ tuyệt vời cho Gagaran rồi.

Quái vật từ miệng nhổ ra một đống tơ trắng được cường hóa với [Powerful Strike], nhuộm trắng nửa người trên của Gagaran.

Không thể tự mình phá bỏ đống tơ cứng và dính chắc, đòn tấn công của Gagaran bị hoãn lại, cô loạng choạng rút lui. Ngược lại, con quái vật tiến đến gần cô.

"Crystal Lance!"

Dù cho mũi thương ghim sâu vào Entoma, cô cũng không hề tỏ ra đau đớn. Cô ung dung triệu hồi lũ côn trùng xuất hiện từ bóng tối và chúng tập trung lại thành một đống đông đúc lồi lên từ cổ tay cô.

"Vermin Bane!"

Khí trắng bùng lên và lũ bọ thay nhau rơi rụng. Con quái vật đau đớn kêu lên một tiếng dữ dội.

Cái miệng nằm ở chỗ hàm dưới người thường phun ra một bãi tơ nhện về phía Evileye, tương tự như lần với Gagaran.

Sẽ chỉ phí phạm ma lực nếu dùng ma thuật để chặn lại. Mình có thể vô hiệu bất kì ma thuật khống chế nào. Chịu đòn này chắc là được- Khoan, không phải-

Evileye kích hoạt ma thuật trong hoảng loạn. Đúng thật là tơ nhện được phun ra, nhưng so với loại tơ phun vào Gagaran, thì đợt này chắc chắn hơn hẳn.

"Crystal Wall!"

Rào chắn pha lê trước mặt cô bị tách ra như thể bị chém bởi lưỡi gươm sắc bén, và tan vỡ hoàn toàn.

"Là mạng nhện để chém?"

"Một món quà nhỏ cho ngươi!"

Tia ném một lưới thép đen to bản vào không trung, nhưng lại không thể bao phủ con quái vật. Entoma đơn giản xuyên qua nó như một bóng ma.

"Chắc chắn rồi, cô ta miễn dịch với bất kì cản trở nào!"

"Bah! Lập đội hình tác chiến!"

Gagaran đá vào nữ chiến hầu đang tiếp cận mình để đẩy cô ta ra nhằm giữ khoảng cách. Giày của cô va chạm với người hầu gái, tạo nên âm thanh kim loại kinh ngạc.

Gagaran rút lui trong khi tập trung duy trì khoảng cách và tập hợp lại với những thành viên Blue Rose khác. Họ tập trung lại và cảnh giác cao độ với bất kì đòn tấn công diện rộng nào.

"ChIkU, ChIkU, mẤy ĐòN đÓ......tHậT kHó ChỊu!!"

Trong khi quan sát miệng của hầu gái đang không ngừng lẩm bẩm, Gagaran nói với Evileye:

"Cậu có nghe thấy âm thanh vừa rồi không? Trang phục người hầu của cô ta cứng ngang ngửa với giáp của tôi, thật không thể tin được."

"Dường như nó được dệt từ dây kim loại cực khỏe. Mỏng như vậy, hẳn là độ cứng của nó còn ghê gớm hơn nhiều."

"Adamantite...có vẻ còn hơn cả thế."

"Ồ, vậy là không cùng đẳng cấp? Trang bị cao cấp đến không tưởng tượng được, thậm chí ma thuật của tôi cũng không có tác dụng mấy. Cô ta chắc chắn có trang bị giảm sát thương ma thuật nữa. Công kích đặc thù hẳn sẽ không có nhiều hiệu quả lắm..."

"Nói cách khác?"

Câu hỏi của Tia khiến Evileye mỉm cười dưới chiếc mặt nạ.

"Chúng ta sẽ kết thúc thứ này bằng một đợt tấn công áp đảo."

"Nói thì dễ hơn làm phải không? Làm kiểu gì đây? Chúng ta sẽ tiêu nếu không làm nhanh. Và nó cũng dùng bùa chú để cường hóa bản thân nữa."

"Mọi người dùng kĩ năng mạnh nhất của mình! Tôi sẽ dùng sát trùng ma thuật."

"...Dễ hiểu hơn rồi đó. Rồi, phân thắng bại thôi."

Nói là sẽ tấn công với hỏa lực áp đảo chỉ trong một đợt, thực tế thì nó không hề dễ như vậy.

Thường thì Evileye sẽ dùng [Sand Field: One] hay [Region Petrification] để ngăn cản đối phương và hỗ trợ cho Warrior, nhưng phương pháp đó sẽ không hiệu quả với con quái vật kia.

Nếu họ muốn tạo ra sát thương, tốt nhất là để Warrior như Gagaran gây sát thương vật lý. Evileye chỉ cần suy nghĩ chiến lược dự phòng nếu cách này không hiệu quả. Cô luôn tin rằng chỉ tập trung vào ma thuật tấn công là sai, nhưng tình huống này thì khác.

Magic Caster chỉ dựa vào ma thuật để tấn công chỉ là hạng hai. Đây là điều mình luôn nghĩ, nhưng lần này phải phá lệ rồi.

Evileye bắt đầu điều chỉnh bản thân với ma thuật cô sắp dùng.

Cách tấn công hiệu quả nhất là dùng [Shard Buck Shots], nhưng làm vậy thì đồng đội của cô cũng sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng. Ma lực để sử dụng [Vermin Bane] là cực kì lớn và tốt nhất nên để dùng khi đối phương muốn triệu hồi côn trùng. Vậy nghĩa là bây giờ kĩ năng phù hợp nhất là ma thuật có axit.

Ba người liếc nhìn nhau, xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng, và đồng loạt tấn công.

Evileye dùng [Acid Splash] là chủ lực trong khi Tia, người có sức tấn công yếu hơn chủ yếu dựa vào vật phẩm hỗ trợ. Gagaran liên tục kích hoạt võ kĩ tấn công không ngừng nghỉ.

Chẳng mấy chốc, gió bắt đầu đổi chiều.

Đối phương quả thật rất mạnh mẽ. Rất nhiều loại mạng nhện, ma thuật bùa chú và côn trùng triệu hồi tấn công. Chưa kể là vật phẩm ma thuật của cô ta còn mạnh hơn những gì mà thành viên Blue Rose sở hữu.

Mặc dù số vật phẩm tiêu hao như thuốc hồi phục bắt đầu cạn kiệt, con quái vật kia bắt đầu lùi lại.

Nếu ai đó hỏi cô làm thế nào có thể chuyển bại thành thắng, Evileye sẽ ưỡn ngực ra và bảo "Tình đồng đội!".

Chẳng có gì lạ khi nói Gagaran, Tia và Evileye đều là chủng loài thấp hơn hẳn so với con quái vật này, nhưng dù vậy họ vẫn có thể tạo ra được những cơ hội. Đừng xem thường nhân số, có thể vừa chiến đấu vừa hồi phục cùng lúc đã tạo nên tình thế thuận lợi vậy đấy.

Cụ thể là so với việc phải tự mình hồi phục thì được đồng đội hỗ trợ để hồi phục đã tạo nên một lợi thế cách biệt, dần dần dẫn tới tình thế hiện tại.

"Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, chúng ta có thể hạ ả như thế này!"

Phần 3

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9) Ngày 4, 22:27

Cuộc chiến chấm dứt.

Cuối cùng, con quái vật đổ gục xuống mặt đất như con rối bị cắt đứt dây.

Năng lượng của Evileye bị tiêu hao gần hết, vật phẩm cũng gần như cạn kiệt. Từ phương diện kinh tế mà nói, cô đang mắc một món nợ lớn.

"Thắng rồi!"

Gagaran mình đầy vết thương tuyên bố chiến thắng với hơi thở nặng nề. Không một bình thuốc hồi phục còn sót lại, ngoại thương cũng có, nhưng thể lực của cô vẫn còn đủ để đứng lên.

"Đâm vào họng ả."

"Ừ."

Evileye đồng ý với đề nghị của Tia. Con quái vật vẫn còn đang hấp hối, miệng vẫn còn phát ra âm thanh "yeeh yeeh".

Trong tình thế mà nó đã mất đi khả năng chiến đấu, cách tốt nhất và an toàn nhất là không do dự giết nó ngay.

Tia cầm thanh kiếm lên và đi tới trước đột nhiên đứng sững lại. Trước khi Evileye kịp hỏi "Chuyện gì vậy?", cô đã tự tìm ra lý do cô ấy dừng lại.

"Hãy dừng lại ở đây thôi."

Không thể tin được, và không một ai biết từ lúc nào, một người đàn ông đứng chắn hay trước con quái vật.

Hắn mặc một bộ đồ kì lạ chưa từng được nhìn thấy trước đây. Theo hiểu biết của Evileye, đây là một bộ quần áo từng được dùng ở phía nam - một bộ com-lê. Hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ che hoàn toàn khuôn mặt.

Tuy nhiên đó không phải là con người. Một chiếc đuôi mọc ra từ thắt lưng hắn.

"Này, họ hàng Evileye à?"

Đồ ngốc! Evileye do dự. Khí thế áp đảo của hắn làm cho Evileye có cảm tưởng như bị sét đánh. Nếu cô nhìn vào tay phải mình, cô sẽ nhận ra nó đầy mồ hôi.

"-Không sao chứ? Để phần còn lại cho ta. Cô hãy quay về nghỉ ngơi trước đi."

Hắn lờ đi những thành viên Blue Rose vũ trang đầy đủ trước mặt và nói với con quái vật bằng giọng nhẹ nhàng. Mặc dù là kẻ thù, hắn để lại cho người khác một ấn tượng tốt về mình. Nhưng Evileye biết không phải như vậy.

Cảm giác sợ hãi nhảy múa trên đầu mỗi ngón chân cô, và cảm giác này rất thật.

Bản năng sinh tồn của cô không ngừng hét lên, cô nín thở và nói bằng quyết tâm dữ dội với Gagaran và Tia đang đứng ở bên.

"...Chạy!...Đồ ngốc, bỏ qua sự hiện diện của tôi và nghe kĩ đây. Đó...là một thực thể vô cùng mạnh mẽ. Quái vật của quái vật. Bất kể chuyện gì xảy ra phía sau, dùng hết sức và thoát khỏi đây."

"...Còn cô thì sao?"

Gagaran hỏi với giọng cay đắng.

"Đừng lo. Tôi sẽ câu kéo đến khi hai người thoát, sau đó lập tức dùng [Teleport] biến khỏi đây."

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, con quái vật bị thương đáng lẽ không thể cử động được loạng choạng đứng lên. Không có vẻ như cô ta đã dùng ma thuật hồi phục cũng như vật phẩm hồi phục nào.

Một con côn trùng từ đâu chẳng biết xuất hiện và gắn vào lưng người hầu gái. Để lại vài tiếng "yeeh yeeh", cô ta bay vào bóng đêm.

Bất lực đứng nhìn cô ta thoát đi, Evileye không thể làm gì vì người đàn ông đứng trước mặt. Hai người kia cũng vậy, trán đầy mồ hôi, cơ thể như hóa đá không thể cử động.

Sau khi nhìn con quái vật rời đi, hắn quay sang phía Evileye.

Cô đã sống vỏn vẹn 250 năm, gặp đủ các loại sinh vật mạnh mẽ. Kể cả vậy thì hào quang mà hắn phát ra cực kì khác thường. Không, nó khiến kẻ khác buồn nôn và cảm thấy sát ý kinh tởm, nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Sinh vật mạnh mẽ thế này, có thể đồng đẳng cấp với cả Platinum Dragon Lord nhỉ? Sức mạnh quá chênh lệch nên cũng không thể nói được ai mạnh hơn.

"Đã để phải chờ lâu. Thời gian hạn hẹp, có lẽ chúng ta nên bắt đầu ngay nhỉ?"

"Nhanh! Chạy đi!!!"

Evileye hét lên.

Hai người kia quay lại và chạy. Họ không hề cảm thấy tội lỗi khi bỏ đồng đội lại phía sau. Cũng đúng thôi vì họ chỉ có thể chọn cách bỏ chạy ngay khi Evileye nói. Tin tưởng! Nếu đó là Evileye, bất cứ điều gì cũng đều có thể. Nếu đó là Evileye, hẳn là có thể chạy trốn!

Tuy nhiên, suy nghĩ này ngay lập tức bị phá vỡ.

"Đầu tiên, đừng bỏ đi khi đang giới thiệu, làm vậy sẽ khiến người ta đau lòng lắm đấy. Ta sẽ chặn mọi người di chuyển,[Dimensional Lock]. Giới thiệu trước khi bắt đầu là một nghi thức lịch sự, và đầy vui vẻ nữa."

Đây là kĩ năng chỉ có thể dùng bởi Demon hoặc Angel ở cấp độ cao nhất, và có hiệu ứng ngăn chặn mọi người xung quanh dùng ma thuật dịch chuyển trên diện rộng. Kế hoạch rút lui của đội Evileye trở nên vô dụng.

Tuy nhiên đó không phải vấn đề chính. Ngay từ đầu họ biết cách tốt nhất là để một người lại phía sau chặn hậu, và chắc chắn rằng kẻ chặn hậu sẽ không thể sống sót.

"Cái chết cũng chỉ là một điều tự nhiên. Người trẻ sống sót trong khi người già chết. Đó là điều bình thường."

Với cuộc đời dài hơn 200 năm của mình, người phụ nữ nói lời tạm biệt cũng như khiêu khích kẻ thù đứng trước cô, kẻ mà cô không có một cửa nhỏ nào để thắng.

"Vậy thì, quý cô đi trước. Nhưng nếu cô không định làm gì, xin phép cho ta tấn công."

Lời nói của hắn tràn ngập sát ý. Evileye tập trung tinh thần, trục xuất nỗi sợ hãi bên trong mình.

Ta là Evileye, người phụ nữ huyền thoại. Bất kể kẻ thù mạnh thế nào- chiến đấu!

"Thật là tử tế, vậy thì ta nên hành động trước! Tiếp chiêu! [Maximize Magic: Shard Buck Shots]!"

Cô dùng ma thuật tâm đắc của mình ngay từ đầu. Vô số mẩu pha lê nhỏ hơn nắm tay bắn ra tứ phía.

Đó là những mẩu pha lê với phần đầu sắc nhọn. Đúng ra nó nên dùng ở khoảng cách gần để gây một lượng sát thương khổng lồ, nhưng lại không biết làm thế nào để tiếp cận đại ác ma phía trước.

Dù đã hạ quyết tâm, cô vẫn có chút chùn chân. Evileye tự chế giễu mình. Sức mạnh của kẻ thù vẫn còn chưa rõ, thế nên cẩn thận cũng là điều bình thường.

Ác ma đeo mặt nạ mở rộng cánh tay như tư thế chào mừng. Vô số mảnh đạn pha lê bay tới trước mặt hắn- và ma thuật biến mất. Biến mất nhanh như thể nó chưa từng tồn tại.

"Là sức mạnh của chủng tộc, vô hiệu hóa ma thuật sao!? Hay vì chênh lệch sức mạnh thực sự mạnh tới mức đó!?"

Nếu có một khoảng cách đáng kể trong thực lực, ma thuật có thể dễ dàng bị vô hiệu.

Lời đi Evileye vừa đi sai bước đầu tiên, người đàn ông thanh nhã đưa tay ra, tư thế giống như một vị chỉ huy, và hành động:

"Hellfire Wall."

Sóng nhiệt dội từ phía sau cô. Evileye bán tín bán nghi nhìn lại phía sau.

Một tiếng 'Vút' cất lên, bóng đêm bị đốt cháy và ngọn lửa màu đen đáng lẽ không thể tồn tại hừng hực cháy.

Nó bao quanh Gagaran và Tia đang bỏ chạy, họ giãy giụa trong chốc lát trước khi từ từ đổ gục xuống mặt đất. Ngọn lửa biến mất như thể chỉ là ảo ảnh, và hai người họ đã ngừng cử động cũng như ngừng thở. Cô kiềm chế bản thân khỏi lập tức chạy đến kiểm tra tình hình của họ. Evileye hiểu rõ ý nghĩa của câu "không dám tin, nhưng cũng không thể phủ nhận". Đó là một vết thương chí mạng. Một đòn duy nhất, những đồng đội, người đã cùng cô đồng cam cộng khổ, đã bị giết chết.

Cô nghiến răng, cố không để mình phát ra những tiếng bi thương.

"Kẻ hèn này chỉ cố ngăn họ lại với tất cả sức của mình, nhưng có vẻ họ yếu hơn ta tưởng và chết bởi ngọn lửa. Ta vô cùng hối hận."

Như thể đang xin lỗi từ tận đáy lòng, hắn cúi đầu thật sâu. Một thái độ khiến Evileye không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

Có lý do nào để hắn bỏ qua Evileye, đối thủ trước mặt đã tung đòn tấn công vào hắn, thay vào đó là tấn công hai người phía sau cô? Họ chạy đúng là một lý do, nhưng ngoài ra vẫn còn lý do khác nữa.

Hắn biết rõ chênh lệch thực lực lớn như thế nào, và biết rằng dù sao đi nữa ta cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng thực tế...hắn thậm chí còn không coi kẻ đứng trước hắn là "đối thủ".

Vì họ bỏ chạy trước mặt hắn, hắn giết họ trước. Một suy nghĩ thật đơn giản.

"...Khó thật. Chết bởi viết thương cỡ đó, xem ra ta không thể lấy cô làm tiêu chuẩn được...Sao cô lại cùng đội với những kẻ yếu kém như vậy? Nếu không làm vậy, chẳng phải cô sẽ được thử thách ở những cấp độ cao hơn sao?"

"-Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi không có quyền nói như vậy!!! Waaaaaahhhhh!"

Đó không phải là tiếng kêu đau buồn mà là một tiếng rít đầy giận dữ. Hét lên đầy căm hận, Evileye chạy thẳng tới. Đúng hơn là cô dùng ma thuật để lướt xuyên qua không khí. Thêm ma thuật vào nắm đấm của mình, cô dồn thêm ma thuật cận chiến [Invalidation] và [Difficult Resistance].

Ác ma đưa tay nhận cú đấm.

"Aspect of the Devil: Archdemon's Wrist."

Cổ tay gã ác ma biến to gấp mấy lần và cánh tay to bản buông xuống cho tới khi chạm mặt đất. Tiếng ồn phát ra không phải vì nó được không khí thổi phồng lên, mà vì nó đã biến thành một vũ khí giết người cực kì cứng rắn.

Với thứ vũ khí chết người chắn trước mặt, Evileye dừng bước. Evileye thoáng dao động, nhưng ngay lập tức hạ quyết tâm tận dụng cơ hội này.

Cổ tay khổng lồ đến gần Evileye. Với tốc độ vượt xa trí tưởng tượng, nó như một bức tường lớn trải dài che khuất tầm mắt. Không thể tránh được, Evileye trong nháy mắt quyết định kích hoạt ma thuật phòng ngự.

"Translocation Damage!"

Bóng tối bao trùm lấy cô đúng lúc chấn động mạnh đánh văng cô đi, khiến cô đầu óc choáng váng không biết mình đang ở đâu. Cơ thể cô bị đánh bay tới một tảng đá bên đường và nảy lên như trái bóng trước khi lại bị đánh văng lần nữa.

Nhưng lại- không hề có sát thương.

Evileye kích hoạt ma thuật [Flight] và bay lên trong một tư thế mất tự nhiên.

Cô không hề bị thương, nhưng nếu không niệm phép chuyển hóa sát thương vật lí thành hao tổn năng lượng thì có lẽ cô đã chết.

"Enhanced Maximize Magic: Crystal Dagger!"

Một con dao găm pha lê lớn xuất hiện giữa không trung và bắn ra! Con dao găm này gây thuần sát thương vật lí và không thể bị cản lại. Thêm nữa, việc áp dụng ma thuật hệ đặc thù vào kĩ năng sẽ khiến nó dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự.

Ác ma không hề tránh mà tiếp nhận đòn tấn công. Mặc dù chịu đòn ma thuật với sát thương cao nhất, nhưng không một chút ảnh hưởng nào xuất hiện trên người hắn.

"...Ngay cả ma thuật phá vỡ phòng ngự cũng không gây nổi một vết thương?...Một ác ma vượt qua cả trí tưởng tượng...Không, thậm chí mạnh hơn cả Demon god! Là Vua Demon god sao?"

Mặc dù vua không nhất định là phải mạnh hơn những kẻ khác, nhưng ở thế giới này, kẻ mạnh nhất của chủng loài có danh xưng đó cũng là chuyện bình thường. Cơ bản thì chỉ đối với loài người mới có chuyện kẻ yếu cũng có thể tự xưng là vua.

"Aspect of the Devil: Razor Sharp Claw."

Móng vuốt của ác ma dài ra khoảng hơn 80cm. Evileye không khỏi nghĩ rằng những móng vuốt đó là không thể ngăn cản và sẽ xé vụng bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Mình không thể mang thi thể hai người họ và bỏ chạy được. Kể cả có tiếp viện, họ cũng không đủ mạnh để đối đầu với tên này. Ít nhất mình có thể chuyển địa điểm và làm nó dễ dàng hơn khi người khác đến và phát hiện thi thể họ...

Khóe miệng Evileye nhếch lên.

Trường hợp tệ nhất là để Lakyus, người có thể dùng ma thuật hồi sinh, gặp ác ma này. Không được phép để chuyện đó xảy ra.

"Tới đây!"

Ngay khi Evileye chuẩn bị lao vào- một âm thanh sắc lẻm vang lên và ai đó rơi xuống ngay giữa bọn họ.

Không chịu nổi sức nặng, những tảng đá bên đường nứt ra, cát bụi bay mù mịt.

Một chiến binh cô độc đứng đó, cúi xuống vì lực va chạm từ cú tiếp đất.

Ánh trăng êm dịu phản chiếu lại bộ giáp đen kịt, khiến nó lóe lên những ánh sáng mỹ lệ. Tấm áo choàng đỏ rực như lửa, tung bay giữa trời đêm. Hai tay cầm hai thanh cự kiếm khổng lồ tỏa ánh sáng mạnh mẽ.

Dark warrior từ từ đứng dậy. Thân hình cao to, xấp xỉ tên ác ma. Tuy nhiên ánh sáng thần thánh tỏa ra khiến cho ác ma kia rụt lại, và Evilye thoáng nhìn thấy ác ma mạnh mẽ đó trở nên kinh hãi trước sự hiện diện của hắc chiến binh. Biểu hiện như thế hắn ta vừa thấy thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng của mình.

Trong im lặng, Evileye nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Âm thanh phát ra từ phía ác ma. Tên ác ma vượt xa trí tưởng tượng của Evileye đang nín thở trước chiến binh lực lưỡng này.

Giọng nói lạnh lẽo xuyên thủng màn đêm.

"Xem nào...ai là kẻ thù của ta đây?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Giao Đoạn

Một căn phòng đó chỉ có thể diễn tả bằng từ lộng lẫy.

Toàn bộ căn phòng được phủ thảm đỏ mềm mại làm bạn muốn đưa bàn chân mình chìm vào trong đó. Trong phòng có hai chiếc ghế, làm bằng gỗ chất lượng cao chạm khắc theo phong cách French Rococo, những chiếc ghế màu đen lấp lánh sang trọng được phủ da.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế duỗi thẳng chân và ngả lưng tại chỗ.

Một khuôn mặt điển trai. Hoàn hảo, đó là cách người ta nghĩ về anh ta.

Mái tóc vàng của anh phản chiếu sáng huyền diệu, như những ngôi sao tỏa sáng. Đôi mắt tím tựa như thạch anh, hấp dẫn những ai trông thấy.

Tuy nhiên, những người tận mắt thấy anh ta lại có ấn tượng với những thứ khác ngoài khuôn mặt kia. Đó chính là khả năng lãnh đạo thiên bẩm.

Và đó, là một 'kẻthống trị'.

Anh ta là Jircniv Rune Farlord el Nix.

Vị hoàng đế trị vì ở tuổi 22, quý tộc phải sợ hãi và thần dân phải kính phục, vị hoàng đế tài năng nhất của mọi thời đại. Anh ta còn thanh trừng các nhà quý tộc bên trong Đế Quốc, và dọa sợ những quốc gia láng giềng với cái tên Bloody Emperor.

Ngoài Jircniv còn có bốn người đàn ông khác trong phòng, tất cả bọn họ đứng sừng sững như bức tượng.

Jircniv rời mắt khỏi tờ giấy anh đang đọc và nhìn chăm chú vào khoảng không. Nếu có tấm bảng ngay đó, anh sẽ viết suy nghĩ của mình lên trên đó.

Jircniv thở dài. Nó giống như một tiếng chế nhạo hoặc tiếng động lạ kỳ.

Thông tin anh nhận được từ Vương Quốc có thứ gì đó làm cho anh có thái độ như thế.

Tại thời điểm đó-

Không ai gõ cửa, cánh cửa mở ra.

Hành động này làm các thuộc hạ nâng cao cảnh giác và quan sát cánh cửa với thái độ thù địch. Nhưng sau khi xác nhận danh tính kẻ bước vào, họ dừng lại.

Người bước vào là một cụ già cao bằng nửa người họ có một bộ râu dài trắng. Mái tóc dài của ông tacũng trắng không kém.

Tuổi của ông hiện trên những nếp nhăn của khuôn mặt, và sự thông thái có thể nhìn thấy trong đôi mắt. Trên cổ của ông là một chiếc vòng cổ được làm với nhiều quả bóng pha lê.

Trên những ngón tay gầy khô có vài cái nhẫn đồng. Chiếc áo choàng trắng nhạt ông mặc được làm từ chất liệu rất mềm.

Đây là hình ảnh của một magic caster.

"-Nó sẽ khó có thể thực hiện được."

Ông già chậm rãi đi vào phòng nói với giọng không hề phù hợp với vẻ ngoài. Jircniv chỉ đơn giản chuyển ánh mắt tò mò của mình.

"Có chuyện gì vậy, ông?"

"Thần đã điều tra, và phát hiện rằng nó là điều không thể."

"Ý ông là sao?"

"... Thưa hoàng đế, phép thuật cũng phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Nghiên cứu hiểu biết- "

"Ahh, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Jircniv vẫy tay một cách hờ hững.

"Bài giảng của ngươi dài quá, lão già. Thay vào đó, ông có thể vào thẳng vấn đề? "

"... Nếu người đàn ông tên Ainz Ooal Gown thực sự tồn tại, và hắn sở hữu vật phẩm hoặc kỹ năng tránh bị phát hiện, vậy chúng ta có thể kết luận rằng hắn ta là một Mage ở cấp độ tương tự hoặc cao hơn thần."

Ngoại trừ vị hoàng đế và lão già, căn phòng trở nên căng thẳng hơn.

Ngang hàng với magic caster mạnh nhất trong lịch sử của Đế quốc, 'Tri-arts' Fluder Paradyne, họ không thể tin vào tai mình.

"Ta hiểu, ông vui vì điều đó sao, lão già?"

"Tất nhiên. Đã hai trăm năm trôi qua kể từ lần cuối thần thấy một Magic Caster ma lực hệ mạnh ngang hoặc hơn thần... "

"Ông từng gặp một người hai trăm năm trước?"

Câu nói đầy sự tò mò của vị Hoàng đế về những Magician mạnh mẽ cổ xưa.

"Đúng thế. Một trong Mười ba vị anh hùng trong truyền thuyết, 'Necromancer' Rigrit Bers Caurau, một tượng đài. Cô ta có lẽ đứng đầu trong số mười ba vị anh hùng. "

"Nhưng hiện tại, ông có mạnh hơn bà ta không?

Mắt Fluder như thể không còn khi đang liếc nhìn vào khoảng cách.

"Vâng ... Thần đã đạt đến trình độ cao hơn cô ta ... Mặc dù thần không có bằng chứng cứng cụ thể. Ma thuật không hề có một câu trả lời chắc chắn nào hết. "

Trái với hành động vuốt ve bộ râu của mình, lời nói của ông tràn đầy sự tự tin. Sau đó, ông nhướn mày.

"Bệ hạ đang hy vọng rằng Ainz Ooal Gown có giá trị như thế?"

Jircniv mỉm cười và chọn một mảnh giấy rải rác trên chiếc ghế dài, và giơ lên.

Tuy cảm thấy bối rối, nhưng Fluder vẫn nhận lấy tờ giấy.

"Ồ."

Đó là toàn bộ câu nói của Fluder. Nhưng vẻ ngoài của một hiền giả đã biến mất. Thay vào đó là một ngọn lửa cháy sáng trong đôi mắt ông, giống một con thú đói khát.

"Thần hiểu, vậy những chuyện về Ainz Ooal Gown, người mà Bệ hạ đang tìm, đã điều tra được? Điều này thực sự hấp dẫn. Họ chỉ cần hai người để chống lại 10 người thuộc quân đội đặc biệt của Pháp quốc Slane... Hừm. Thần muốn gặp hắn và thảo luận về ma thuật với hắn ta. "

Trên giấy tờ ghi rõ những gì Gazef Stronoff nói trước mặt đức vua, thậm chí có ý kiến **của đám quan chức.

"Thưa bệ hạ, ngài định gửi ai đến ngôi làng đó?"

"Ta sẽ không đi quá xa. Quá lộ liễu. "

"... Gửi đệ tử của thần ... Không, nếu báo cáo này đúng sự thật, chúng ta nên cố gắng xây dựng một mối quan hệ thân mật nếu có thể."

"Ý tưởng hay, lão già. Nếu hắn là người chúng ta có thể kiểm soát, ta sẽ chào đón hắn tới Đế quốc. "

"Đó là cách tốt nhất. Để ngắm nhìn vào vực thẳm của ma thuật, tất cả các loại kiến **thức đều cần thiết. Nếu có thể, thần muốn gặp người đi tiên phong. "

Giọng nói của ông đầy khao khát.

Jircniv biết rất rõ những gì Fluder mong muốn.

Fluder muốn để nhìn vào vực thẳm của ma thuật. Để làm như vậy, ông muốn tìm kiếm bậc thầy cao tay hơn ông.

Đối với những người theo sau, họ có thể đi theo đường bộ - mà trong hầu hết các trường hợp, được lát bởi Fluder - và đi qua nó.

Chọn lấy con đường phù hợp với mình nhất, người ta có thể phát triển tài năng mà không có bất kỳ sự lãng phí nào.

Tuy nhiên, điều này không đúng với Flunder, người mở đường. Ông đã phải bước đi trong bóng tối, ông đãlãng phí quá nhiều trong những nghiên cứu của mình. Nếu ông có thể phát triển tài năng của mình mà không có bất kỳ sự lãng phí nào, Fluder sẽ là một magic caster mạnh mẽ hơn.

Để làm như vậy, Fluder khao khát có một người có thể hướng dẫn ông ta. Mỗi người có một giới hạn tài năng của mình, ông không muốn lãng phí nỗ lực của mình nữa.

Fluder nuôi dưỡng các môn đệ của mình với hy vọng tìm kiếm một người có thể vượt qua ông ta, và sau đó đẩy ông ta về phía trước. Thật không may, điều này vẫn chưa xảy ra.

Đây là ước nguyện duy nhất Jircniv không bao giờ có thể cho Fluder, vì vậy anh liền thay đổi chủ đề.

"Ngoài ra, ta muốn thu thập thông tin về các mạo hiển giả Adamantite xuất hiện trong E-Rantel. Ông có thể giúp ta khôngw?"

"Tất nhiên, thưa bệ hạ."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Chương 5: Con Át Chủ Bài Mạnh Mẽ Nhất

Phần 1

Lower Fire Month (9th Month), 4th Day, 22:31

Trên không trung Vương đô, một nhóm người bay như sao băng trong màn đêm. Hai trong số đó là Magic caster, và hai người khác là hành khách.

Một trong hai người này, là một người đàn ông mặc bộ giáp toàn thân màu đen tuyền, mang theo hai thanh kiếm khổng lồ trên lưng, trong khi người kia sở hữu vẻ đẹp huyền bí. Đó chính là Ainz và Narberal.

Sáng hôm đó, hai người họ đã chấp nhận một nhiệm vụ từ Công hội mạo hiểm giả thành phố E-Rantel với mức thù lao không tưởng. Khách hàng là Marquis Raeven. Ngoài mặt thì có vẻ như Marquis Raeven muốn thuê mạo hiểm giả để tăng cường an toàn bản thân hắn trong những vụ việc chưa biết nguyên nhân gần đây.

Ainz biết rằng đó không phải là toàn bộ vấn đề, và anh sẽ tìm hiểu thêm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lý do là vì họ muốn tiêu diệt tổ chức Eight Finger, và hy vọng Momon sẽ chiến đấu bên cạnh họ, chống lại các thành viên mạnh nhất của kẻ thù, Six Arms.

Ainz không tìm thấy bất kỳ lý do gì để từ chối nhiệm vụ này.

Thông thường, mạo hiểm giả đứng trung lập, đó là một quy định ngầm. VÀ chuyện này sẽ mang rắc rối đến cho Ainz - hay đúng hơn, Momon Black - nhưng họ vẫn chuẩn bị vỏ bọc thích hợp cho nhiệm vụ, đơn giản là vì số tiền thưởng quá lớn.

Sau một hồi suy nghĩ, Ainz giả vờ miễn cưỡng nhận nhiệm vụ, để tránh người khác nghĩ anh là một kẻ hám tiền. Nhưng anh cũng phải nhanh chóng chạy đến Vương đô .

Trong Yggdrasil, có "điểm nhớ" để sử dụng để dịch chuyển từ thành phố này đến thành phố, nhưng trong thế giới mới này, không có những điều như vậy. [Teleportation] là một ma thuật cấp 5, mà Momon và Nabe không nên sử dụng, còn nếu đi bằng ngựa sẽ mất cả một ngày.

Vậy thì nên đi như thế nào đây? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là Magic caster của Marquis Raeven.

Họ đã sử dụng phép thuật tăng tốc bay kết hợp với kĩ năng [Floating Board], và cùng nhau đem Ainz và Nabe tới thủ đô với tốc độ tuyệt vời. Làm sao họ có thể làm điều này? Câu trả lời rất đơn giản. Ainz và Nabe ngồi trên đĩa nổi, cân nặng không hề ảnh hưởng, cho dù mang theo hai người cũng không hề làm chậm tốc độ. Bằng cách này, họ cứ như thế mà bay. Tuy nhiên, ngay cả với thủ thuật này, thời gian vẫn khá gấp gáp, và họ đã bị chậm so với kế hoạch. Biết điều này, Ainz đã hơi lo lắng. Nếu anh đã đến và nhận được câu nói không còn cần thiết, tiền thưởng sẽ làm sao đây?

Mặc dù Ainz bị hấp dẫn bởi phần thưởng quý giá, nhưng anh vẫn có chút nghi ngờ người yêu cầu liệu có sẵn sàng trả tiền cho những gì anh làm hay không..

Ainz thở dài lặng lẽ. Có vẻ như anh đang cầu nguyện, tựa như một nhân viên với hiệu suất làm việc thấp hi vọng được thưởng tiền.

Dù thế nào cũng phải kiếm món tiền này. Thậm chí anh đã lên kế hoạch sử dụng món tiền đó.

Khi những ý nghĩ chạy qua đầu, lần đầu tiên Ainz quan sát Vương đô từ bầu trời vào ban đêm. Anh lấy làm tiếc rằng mình không có thời gian để thưởng thức. Phần lớn Vương đô đã chìm trong bóng tối, không hề có khung cảnh nhộn nhịp thường thấy ở những thành phố lớn. Mặc dù vậy, nó là một trải nghiệm thú vị cho Ainz, khi có đôi mắt có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Nhìn từ trên cao, mắt Ainz phát hiện một cảnh tượng thú vị; một ánh sáng le lói ở phía xa.

Mặc dù ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa màu đen bốc lên, anh nhận ra rằng đây là một tình huống khẩn cấp.

"Đợi đã! Nhìn kìa! Có ánh sáng của ma thuật, bên đó!"

"Thật vậy ... nó trông giống như ... một loại ma thuật ..."

Magic Caster nhìn theo trỏ ngón tay của Ainz, dường như không tin tưởng lắm. Trong bóng tối thế này, một người bình thường khó có thể phân biệt được ánh sáng le lói phía xa.

"Có chuyện gì vậy? Việc này có phải thường xuyên không? Hoặc là người ta đốt pháo hoa để chào đón à?"

Magic Caster không cười. Thật vậy, biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta rất nghiêm trọng.

"Đó là một trong số tám địa điểm chúng tôi dự định tấn công-"

"Tôi hiểu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đến quá muộn, nhưng có vẻ như vẫn còn việc để làm đấy."

"Hiểu, chúng ta sẽ đi về phía vị trí đó."

"Dừng lại. Dường như ở đó có một Magic Caster khá mạnh. Nếu bị kéo vào đó, anh không nghĩ rằng mình có thể còn mạng chạy ra chứ?"

Vậy chúng ta nên làm gì? Ainz nhìn biểu hiện của Magic Caster và quay sang Narberal.

"Nabe, sử dụng [Fly] và đưa ta vào gần hơn. Ngay khi tới nơi, thả ta ngay trên đầu chúng."

"Rõ."

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 4th Day, 22:33

Với Evileye, người đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, câu hỏi của chiến binh giáp đen dường như hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, cô ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Nghĩ kĩ thì cả hai đều có vẻ rất đáng ngờ. Dù sao thì đây là một cuộc đối đầu giữa hai nhân vật đeo mặt nạ và không khó để tưởng tượng đến cuộc chiến của hai kẻ cầm đầu tổ chức.

Cuối cùng, sau khi hy vọng suy luận chính xác danh tính của chiến binh đen, Evileye kêu lên.

" Dark hero! Evileye của Blue Rose, hướng tới mạo hiểm giả cấp Adamantite yêu cầu! Xin hãy giúp đỡ tôi!"

Sau khi la lên, Evileye nhận ra cô đã mắc sai lầm.

Đó là sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu giữa mình và đối phương. Ngay cả với sự giúp đỡ của Momon 'Black', một mạo hiểm giả cấp Adamantite, thì có thể làm gì? Evileye đang phải đối mặt với con quỷ cực mạnh, gần như không có phần thắng. Sự giúp đỡ của Momon sẽ giống như một mảnh giấy, dù thế nào thì vẫn bị cơn bão xé tan.

Nếu anh ta chấp nhận yêu cầu Evileye thì chẳng khác gì cô đẩy anh ta vào chỗ chết. Những gì cô nên làm là nhắc anh ta chạy trốn, và nếu có thể thì mang theo xác của những đồng đội của cô.

Nhưng-

"-Tôi hiểu".

Người đàn ông đứng chắn giữa Evileye và con quỷ.

Evileye nín thở.

Trong một thoáng, cô cảm giác được người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ và vững chãi, tựa như một bức tường thành kiên cố. Một cảm giác an toàn và nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cô.

Con quỷ đối đầu với họ cúi đầu, thực hiện động tác chào của một quý tộc. Nhưng nó không hề có sự tôn trọng, mà chỉ có sự chế giễu. Hay con quỷ đang diễn trò?

"Ồ, thật vinh hạnh. Cho phép ta hỏi tên ngươi được chứ? Ta được biết đến với cái tên Jaldabaoth."

Jaldabaoth? Cô nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của người đàn ông bên dưới mũ giáp đen, tiếp theo là lẩm bẩm "Cái tên lạ".

Cô không nghĩ đó là cái tên lạ. Nhưng cô cũng chẳng có khái niệm gì với cái tên này. Cô biết một chút về truyền thuyết về ma quỷ và quái vật địa ngục, nhưng không hề có cái tên này.

"Jaldabaoth, phải không? Ta hiểu. Ta tên là Momon, và như cô ấy nói, ta là một mạo hiểm giả cấp adamantite."

Mặc dù Jaldabaoth làm người ta cảm thấy khó chịu, nhưng chiến binh bóng tối Momon dường như không để ý điều đó.

Thì ra là thế, Evileye suy nghĩ. Để tìm kiếm thông tin về đối thủ, Momon đã kiềm chế cảm xúc của bản thân . Đó là lí do tại sao người đàn ông được gọi là Momon này được công nhận là mạo hiểm giả hàng đầu.

Evileye, người cảm thấy xấu hổ khi cảm xúc quá dễ bị điều khiển, di chuyển vào bóng tối của áo choàng màu đỏ thẫm của Momon để không làm hai người phân tâm.

Mặc dù Momon dường như chỉ đến hỗ trợ, nhưng cô có cảm giác mình sẽ được cứu.

Momon và Jaldabaoth không bận tâm đến sự hiện diện của Evileye. Cho dù cô di chuyển, họ vẫn suy nghĩ mọi cách để kiếm thêm thông tin về đối thủ.

"Ah, ta hiểu. Ngọn gió cao quý nào đã đưa ngươi tới đây vậy?"

"Một nhiệm vụ. Một quý tộc nhất định thuê chúng ta để bảo vệ tài sản của ông ta ... nhưng khi đi ngang qua và nhìn thấy trận chiến này, ta nghĩ rằng đây là một trường hợp khẩn cấp, và nhảy vào tham dự."

Quý tộc đó là Marquis Raeven, người đã yêu cầu sự hiện diện của các Mạo hiểm giả cấp adamantite ở vương đô, không tiếc chấp nhận rủi ro phá vỡ luật lệ ngầm của mạo hiểm giả là "không tham gia chính trị". Người ta có thể đoán rằng ông ta cần nhân lực để đối đầu với Eight Finger..

"Và mục tiêu của các ngươi là gì?"

"Một vật phẩm hùng mạnh đã mang chúng ta đến thành phố này. Tất nhiên chúng ta ở đây để thu hồi nó."

"Và nếu chúng ta đưa nó cho ngươi? Mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?"

"Thật không may là không thể. Ngoại trừ chiến đấu thì không còn biện pháp nào cả."

"Đó là kết luận? De- Jaldabaoth, chúng ta nhất định phải là kẻ thù sao?"

"Đúng thế."

Evileye cảm giác có gì đó sai sai. Thay vì một trận chiến của trí thông minh, hai người kia chỉ đang chia sẻ thông tin mà thôi. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì?

"Ồ, ta hiểu rồi. Trong trường hợp đó ... ngươi có nghĩ rằng ta sẽ đánh bại ngươi tại đây không?"

Momon dang rộng hai tay, hai thanh cự kiếm ở hai tay tỏa sáng lấp lánh.

"Chà... khó nhỉ. Ngươi nghĩ ta sẽ đứng yên chịu đòn à!!."

"Rồi- ta đến đây."

Một bước- không, đó là ảo giác. Momon đứng trước mặt cô đã biến mất. Anh ta bắt đầu chiến đấu dữ dội với Jaldabaoth.

Cuộc chiến dần biến thành một thứ mà Evileye không thể tưởng tượng nổi.

Vô số nhát chém, và vô số đòn phản kích từ cặp móng vuốt của Jaldabaoth.

"Không thể tin được..."

Có rất nhiều câu để khen ngợi cảnh tượng này, nhưng hiện tại, Evileye, người bị mê hoặc bởi kiếm thuật mạnh mẽ, chỉ có thể thốt lên những từ đó. Những nhát chém vượt qua tất cả kiếm sĩ trong trí nhớ của cô. Thoạt nhìn thì ngay cả bóng đêm cũng bị xé rách.

Cô cảm thấy mình như nàng công chúa trong bài ca của những người hát rong. Và chiến binh kia là hiệp sĩ mà cô mong đợi.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng cô từ giữa hai chân, và thân hình nhỏ nhắn của Evileye run nhẹ.

Trái tim bị đóng băng hơn 150 năm giờ đã đập trở lại.

Tất nhiên là khi đặt tay lên ngực, cô thấy nhịp tim không có gì thay đổi. Nhưng, cô vẫn cảm nhận được sự khác thường ấy.

"... Hãy giành chiến thắng, Momon-sama."

Evileye chắp hai tay vào nhau trong lời cầu nguyện tha thiết, hy vọng rằng hiệp sĩ của cô sẽ chiến thắng ma quỷ đáng sợ.

Thật bất ngờ! Jaldabaoth bị thổi bay một khoảng xa, với một âm thanh mà không giống như phát ra từ thân thể bình thường. Mặc dù không bị ngã xuống, nhưng hắn vẫn bị trượt dài trên phiến đá. Sau vài chục mét, cuối cùng hắn dừng lại, và phủi bụi trên cơ thể.

"Quả thật ngoạn mục. Giao chiến với một chiến binh thiên tài như ngươi có lẽ là sai lầm của ta."

"Xoảng" một tiếng, Momon đâm thanh kiếm của anh vào tảng đá dưới chân, và dùng bàn tay rảnh rỗi để gỡ hòn đá trên đầu xuống, trước khi trả lời rõ ràng.

"Chơi đùa thế là đủ rồi. Ngươi đang giấu diếm sức mạnh của mình quá đấy, phải không?"

Trận chiến này dường như quá sức đối với người bình thường.

"Anh ấy là một God-kin sao?"

Con cái của Chúa, hay 'người chơi' bị dịch chuyển qua, là những người có thể đánh thức sức mạnh khủng khiếp từ bên trong bản thân mình. Pháp quốc Slane đã gọi những người này là Á thần . Hay chính xác hơn, họ là những người mang dòng máu của Sáu vị thần. Nếu kế thừa dòng máu của người khác thì sẽ được gọi với cái tên khác.

Có vẻ như Momon này mang trong mình dòng máu của một "người chơi". Hay đúng hơn là không có nhân loại nào có thể sở hữu sức mạnh như vậy.

"Ra vậy, có vẻ như ta không thể giấu diếm ngươi rồi. Tên của ngươi thật sự là Momon sao?"

"Thật vậy, Jaldabaoth, ta tên là Momon."

". Rất tốt, đến lượt ta [Aspect of the Devil: Tentacle Wings]..."

Cánh mọc lên từ sau lưng Jaldabaoth , nhưng lớp lông bao phủ dài bất thường khiến người ta liên tưởng đến những cái xúc tu. Hắn nói với Momon, người vẫn cảnh giác.

"Ngươi rất mạnh. Không nghi ngờ rằng sức mạnh của ngươi vượt qua ta. Mặc dù đây không phải sở thích của ta nhưng không còn cách nào khác. Sức phòng thủ của ngươi rất mạnh, nhưng còn con nhỏ phía sau thì sao? Ngươi sẽ làm thế nào? Có lẽ ngươi nên tập trung vào bảo vệ cô ta, đúng không? "

Vừa dứt lời, một trận mưa lông vũ bắn ra. Những sợi lông rất sắc bén, chúng có khả năng cắt xuyên qua thịt và xương nạn nhân.

Evileye bất lực khi đối mặt với đòn tấn công này. Cô không đủ MP để khởi động ma thuật [Crystal Wall]. Tất cả các cô có thể làm là chờ đợi và hy vọng vào một phép màu.

Tuy nhiên, Evileye đã đánh giá thấp chiến binh bóng tối.

Khi âm thanh của kim loại vang lên, Evileye nhìn lên, và thấy một lá chắn vững chãi trước mặt cô.

Những chiếc lông vỡ nát rải rác ở khắp mọi nơi. Mặc dù chúng có khả năng xé một con người thành mảnh nhỏ, nhưng cảnh tượng vẫn rất đẹp.

"Thật tốt khi cô vẫn ổn."

Giọng nói thật bình tĩnh. Hai cánh tay anh ta vẫn vung thanh kiếm ở tốc độ đáng kinh ngạc. Hơi thở của anh ta vẫn đều đều.

"Ah ... ah ... Ah vai của anh!! Anh không sao chứ?"

Trên vai Momon có một chiếc lông mắc kẹt ở đó. Bởi vì nó đã bị chẻ làm đôi giữa chuyến bay, nên sức xuyên thấu đã không còn nữa. Nó trông giống như một món trang trí trên bộ giáp của anh.

"Không sao. Đòn tấn công này không nhiều ý nghĩa lắm. Thay vào đó, tôi vui mừng rằng cô vẫn ổn."

Anh cười nhẹ.

Evileye cảm thấy trái tim cô đập lỗi một nhịp. Khuôn mặt cô nóng ran dưới lớp mặt nạ, cảm giác như nó sắp bùng cháy rồi.

"Thật tuyệt với! Có thể bảo vệ cô ta không một vết xước, ta, Jaldabaoth, thật lòng chúc mừng ngươi. Quả thật là một cảnh tượng tuyệt với."

"Cảm ơn. Này Jaldabaoth, tại sao ngươi lại lùi xa đến vậy?"

Cùng với đó, Momon bế Evileye lên bằng một tay và ôm chặt lấy cô.

"!"

Cô cảm thấy trái tim gần như vọt ra khỏi lồng ngực. Những câu chuyện ngớ ngẩn của đám hát rong một lần nữa chạy qua tâm trí của cô. Đặc biệt là hình ảnh hiệp sĩ ôm công chúa trong khi chiến đấu. Bất kỳ một người bình thường nào cũng hiểu, mang theo một gánh nặng giữa trận chiến là một hành vi ngu xuẩn.

Nhưng-

Xin lỗi những người hát rong. Nhưng một hiệp sĩ thật sự sẽ không bế cô ấy trên tay đâu. Aaaa, mình đang nghĩ gì vậy! Xấu hổ quá

"Đây là..."

Cô bị kẹp như một bao khoai tây dưới cánh tay. Mặc dù, đó là thực sự là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này. So với một người phụ nữ trưởng thành, Evileye khá nhẹ. Xem xét việc bảo đảm sự cân bằng cho cơ thể, thì đây là cách làm hợp lí nhất.

Cô biết cô không có khả năng tức giận, và trái tim cô vẫn còn bị sự thù hận đốt cháy khi nhìn thấy người bạn của mình bị sát hại. Cô biết rõ đây không phải là thời gian cho sự dại dột như vậy. Mặc dù vậy, không có cách nào để dập tắt hoàn toàn những giận dỗi bên trong trái tim cô.

Có lẽ nếu cô chủ động ôm lấy, có thể anh ta sẽ dễ hoạt đông hơn. Nhưng cô không tự tin có thể bám vào người đàm ông này nếu anh ta vẫn chiến đấu tốc độ cao như khi nãy, vì vậy cô giữ im lặng.

Evileye lại một lần nhìn Momon và Jaldabaoth. Khoảng cách giữa hai người họ kéo dãn so với trước, nhưng đối với chiến binh hàng đầu và con quỷ siêu hạng thì cũng không nhiều ý nghĩa lắm.

"Chúng ta tiếp tục chứ?"

"Không, ta tin rằng không phải bây giờ. Như ta đã nói trước đó, mục tiêu của ta không phải là đánh bại ngươi. Bây giờ, ta sẽ biến vương quốc thành một luyện ngục. Nếu ngươi xâm nhập vào luyện ngục của ta, ta sẽ thiêu ngươi thành tro bụi. "

Dứt lời, Jaldabaoth quay đi và biến mất. Biểu hiện của hắn dường như không vội vã, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn dần hòa mình vào bóng đêm.

"Không, không, điều này là không tốt, Momon-sama, sẽ ra sao nếu chúng ta không theo đuổi hắn-"

Khi Jaldabaoth biến mất khỏi tầm mắt, Evileye bắt đầu hoảng sợ, nhưng Momon lắc đầu.

"Tôi không thể làm điều đó. Hắn đã rút lui để thực hiện kế hoạch của mình. Nếu tôi theo đuổi hắn, hắn sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình. Và nếu hắn làm điều đó ..."

Momon bỏ dở câu nói, nhưng Evileye cũng hiểu.

Nếu hắn đánh nghiêm túc, cô có thể sẽ chết. Hoặc gì đó đại loại vậy. Ngay cả khi nằm yên, lũ quái vật hèn hạ chắc chắn sẽ tấn công nhắm vào Evileye .

Thực tế là hành động bảo vệ Evileye của Momon chứng minh rằng Evileye có giá trị như một con tin.

Cô ghét bản thân mình, người không thể giúp Momon, người đã bảo vệ mình, nếu không muốn nói cô là gánh nặng cho anh. Vậy mà cô lại cao giọng với Climb.

"Được rồi, Nabe. Cô nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp đây?"

Như giải đáp nghi vấn, một người phụ nữ chậm rãi đi xuống từ bầu trời. Đồng đội Momon là một Magic Caster được gọi là 'Beautiful Princess'. Vào thời điểm đó, Evileye đã cười nhạo cái biệt danh ấy, nhưng bây giờ, với con người thực sự trước mặt mình, cô thấy mình nín thở.

Cô ấy quá đẹp. Một người nước ngoài ... với vẻ ngoài này, có lẽ cô ấy đến từ phương nam. Evileye nhìn chằm chằm, không thể chuyển ánh mắt được.

"Momon-Sa-san. Có lẽ chúng ta nên di chuyển đến nơi ở của quý tộc đã thuê chúng ta, như kế hoạch ban đầu?"

"Bỏ qua Jaldabaoth? Nhiệm vụ là ngăn cản kế hoạch bất chính của tên kia đúng không?"

"Có lẽ, nhưng chúng ta vẫn nên có được sự cho phép của khách hàng. Điều đó có vẻ quan trọng nhất."

"-Điều đó đúng."

"Thêm vào đó, tôi đề nghị dẹp con muỗi kia sang một bên."

"Hm? Ah, ngại quá, tôi đã lo lắng cô có thể bị cuốn vào trận chiến khi nãy."

Momon chầm chậm hạ Evileye xuống đất.

"Không- không sao. Tôi hiểu ý định của anh."

Evileye cúi đầu với Momon.

"Cảm ơn rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ của anh. Cho phép tôi giới thiệu lại bản thân mình. Tôi Evileye, mạo hiểm giả cấp adamantite của Blue Rose."

"Không cần phải quá trang trọng, tôi là Momon, cũng là một mạo hiểm giả cấp adamantite. Magic Caster này là bạn đồng hành của tôi, Nabe. Cô có dự định gì không? Bên kia là đồng đội của cô à? Nếu cô cần một ai đó giúp dọn dẹp thì cũng không thành vấn đề. "

Anh chỉ vào Gagaran và Tia.

"Tôi biết ơn sâu sắc đối với đề nghị của anh, nhưng không cần đâu. Đồng đội của chúng tôi sẽ đến ngay. Có lẽ họ có thể hồi sinh hai người kia."

"Hồi sinh ... Có thể thật sao?"

"Ah ... ah, có. Trưởng nhóm của chúng tôi, Lakyus, có thể."

"Vậy à? Vậy thì ... Xin hỏi, ma thuật phục sinh có thể phát động từ khoảng cách xa được không?"

"Ý anh là?"

"Đó là, giả sử cô muốn phục sinh hai người này. Nếu cô phát động ma thuật từ Đế quốc, vậy họ sẽ phục sinh ở đâu? Ở đế quốc hay nơi xác của họ nằm?"

Tại sao anh ta lại quan tâm về ma thuật hồi sinh vậy? Vì tò mò, có lẽ vậy. Số người có thể sử dụng ma thuật cấp 5 tín ngưỡng hệ là rất ít, vì vậy không hề lạ khi có người quan tâm đến chủ đề này. Hoặc có lẽ ai đó quan trọng với anh ta đã chết. Trong trường hợp đó, câu trả lời của Evileye sẽ là tàn nhẫn với anh. Cô chỉ có thể cầu nguyện không phải trường hợp đó.

"Tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghe Lakyus nói cần ở gần với xác chết mới có thể hồi sinh. Vì vậy, đối với câu hỏi Momon-sama, nó sẽ không thể hồi sinh được. "

"Mmm. Sau đó, một câu hỏi nữa; sau khi sống lại, hai người họ có thể chiến đấu luôn chứ? "

"Không thể", Evileye trả lời.

Câu thần chú của Lakyus là ma thuật cấp 5 "Raise Dead '. Việc này sẽ ngốn một lượng lớn sức sống. Nếu không có ngoại lệ, mạo hiểm giả cấp Iron và thấp hơn sẽ bị hóa thành tro bụi. Mạo hiểm giả cấp Adamantite có thể hồi sinh mà không có một vấn đề, nhưng do sức sống tiêu hao quá nhiều, họ sẽ không thể hoạt động ngay lập tức, mà phải chờ một thời gian để bổ sung lại lượng sức sống bị mất đi này.

Nếu Jaldabaoth nói đúng, không những họ vẫn gặp nguy hiểm, mà họ cũng sẽ bị mất đi một lực lượng chiến đấu đáng kể.

... không, trong trường hợp này, không ai có thể chống lại Jaldabaoth ngoài người đàn ông tuyệt với này. Phục sinh hai người họ cũng không làm thay đổi cục diện. Tốt nhất là sau khi phục sinh thì ngay lập tức cho họ đi điều dưỡng.

"Thì ra là thế ... Tôi nghĩ tôi đã hiểu đại khái rồi. Nếu có thể, tôi nghĩ rằng tôi muốn gặp quý cô Lakyus. Tôi có thể chờ cô ấy ở đây được không? "

"Cá! T-t-t-tại sao anh lại muốn gặp Lakyus ?!"

Trước khi cô có thể khôi phục bình tĩnh, lời nói đã rời khỏi miệng Evileye. Lí do thì bản thân cô cũng không hiểu. Trong khoảnh khắc cô nghe Momon nói rằng anh ấy muốn gặp Lakyus, trái tim của cô bỗng đầy oán giận. Bản thân cô cũng giật mình, và phản ứng đấy cũng làm Momon thấy khó hiểu.

Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt cô đỏ lên, và cô thấy vui vì chiếc áo choàng có mũ trùm kín đầu, vì đôi tai của cô cũng đỏ rực rồi.

"Tôi ... Tôi muốn hỏi về ma thuật hồi sinh, và cũng muốn gặp mặt trưởng nhóm Blue Rose, những tiền bối đi trước. Hơn nữa, tuy Jaldabaoth đã bỏ đi , nhưng không có gì đảm bảo hắn ta sẽ không quay trở lại. Có gì khó khăn sao? "

"K-không, không phải như vậy ... ah, tôi xin lỗi tôi hét vào mặt anh."

Sự tức giận trong lồng ngực biến mất lúc cô nghe thấy tên của Jaldabaoth; cô biết họ có phải cảnh giác với hắn.

Suy nghĩ cẩn thận về những gì vừa nói ... Mình cảm thấy hưng phấn. Để ngăn chặn sự trở lại của Jaldabaoth ... Điều đó có nghĩa là anh ấy muốn bảo vệ mình? Fufu ...

"Sau đó, trong khi chờ đợi, có phiền không nếu tôi hỏi về những gì xảy ra trước đó?"

"Trước đó, tôi cần phải bảo quản thi thể đồng đội của tôi đã. Tôi không thể để lại họ ở đây. Di chuyển chúng không có vấn đề gì, đúng không?"

Tất nhiên là không có vấn đề. Cùng với đó, Evileye tiến đến gần hai thi thể.

Cô nghĩ rằng họ sẽ bị đốt cháy đến không thể nhận ra, nhưng dường như ngọn lửa của ma quỷ đã chỉ đốt cháy tâm hồn hơn là xác thịt. Hai cái xác vẫn hoàn hảo. Đôi mắt của họ nhắm nghiền và đôi tay khoanh trên ngực, Evileye rút 'Shroud of Sleep' từ túi của mình, và bọc xác Tia lại.

"Cái gì đây?"

"Đây là một vật phẩm ma thuật có thể ngăn chặn xác chết đông cứng và phân hủy. Nó rất hữu ích cho những ai sử dụng ma thuật phục sinh."

Trong khi trả lời, Momon thấy Evileye khá khó khăn trong việc quấn tấm vải lên thân hình đồ sộ Gagaran, nên anh đã quyết định giúp cô bằng cách nâng lên cái xác lên bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Khi thi thể được bọc lại, Evileye siết chặt lòng bàn tay vào nhau, cầu nguyện cho linh hồn của người chết dù cho Lakyus sẽ hồi sinh họ.

"Cảm ơn anh."

"Đừng suy nghĩ nhiều. Như tôi đã hỏi trước đó, cô có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây không?"

Evileye gật đầu, và bắt đầu kể lại những sự kiện đã xảy ra. Những gì cô ấy biết, những gì họ đã lên kế hoạch, và những câu chuyện về cuộc gặp gỡ và chiến đấu với hầu nữ côn trùng cho đến khi Jaldabaoth xuất hiện.

Như cô đã nói về cách cô ấy đã gần như kết thúc hầu nữ côn trùng, một sự thay đổi trong thái độ của Momon và Nabe, người đã lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của cô cho đến bây giờ.

"Sau đó, cô đã giết cô ấy?"

Lời nói của anh vẫn đều đều, nhưng sự tức giận vẫn khó có thể che giấu.

Evileye cảnh giác. Tại sao anh ấy lại buồn về giết chết người giúp việc của Jaldabaoth? Nhưng cô cũng quyết định kết thúc câu chuyện.

"Không, chúng tôi không giết cô ta. Jaldabaoth xuất hiện trước khi chúng tôi làm điều đó."

"... Thật sự? Hiểu rồi, hiểu rồi."

Sự giận dữ biến mất, nhanh đến mức Evileye tưởng như cô cảm giác nhầm. Nhưng, đôi mắt của Nabe vẫn tràn đầy giận dữ. Thật khó để răn dạy nếu cô coi khinh tất cả mọi người theo cách này.

Momon ho nhẹ, và hỏi, "Vậy ... nếu cô đã không cố gắng giết hầu nữ côn trùng, vậy thì tại sao Jaldabaoth lại tấn công cô?"

Evileye ngay lập tức nhận ra lý do tại sao Momon tức giận. Nữ hầu côn trùng vốn đứng trung lập, và theo suy đoán, hai người họ tấn công cô ấy có thể đã là nguyên nhân cho các sự kiện tiếp theo.

Mạo hiểm giả luôn né tránh những cuộc chiến không cần thiết. Nếu mạo hiểm giả cao cấp còn không biết điều này, nó sẽ làm ô nhục tên "mạo hiểm giả cấp adamantite" , và thậm chí ảnh hưởng đến Momon nữa . Đó nên là lý do tại sao anh ta lại tức giận. Mặc dù vậy, Evileye không thể hoàn toàn đồng ý với lí luận đó.

"Jaldabaoth nói rằng hắn sẽ biến thủ đô thành một địa ngục. Hầu nữ của hắn không thể nào là một kẻ bình thường được. Tôi tin rằng quyết định chiến đấu của hai người kia là đúng đắn."

Đó là điều duy nhất cô không thể thỏa hiệp. Hầu nữ mà còn mạnh hơn Gagaran và Tia. Biết được điều này nhưng họ vẫn chọn chiến đấu, ắt hẳn phải có lí do. Cô phải tin rằng lí do đó là chính đáng.

Evileye và Momon im lặng nhìn nhau, giống như họ có thể nhìn xuyên qua mặt nạ và mũ bảo hiểm. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau, Evileye chắc chắn rằng cô đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Momon.

Cuối cùng, Momon là người đầu tiên lên tiếng.

"Mmm. Ah. Tôi hiểu rồi. Cô đã đúng. Tôi xin lỗi."

Anh cúi đầu của mình với cô. Điều này làm Evileye bị sốc. Mặc dù niềm tin vào đồng đội của mình là rất lớn, nhưng đó vẫn chưa đủ để vị cứu tinh của cô cúi đầu như vậy.

"Ah! Xin hãy ngẩng đầu lên! Một người đàn ông tuyệt vời như anh ... Ueeeeee?"

Khi cô nhận ra những gì cô vừa nói, Evileye kêu một tiếng thảm hại.

Mặc dù Momon quả thực là chiến binh xuất sắc, nhưng sử dụng từ "tuyệt vời" để mô tả anh ta thì ...

Evileye trong lòng kêu to.

Aaaaah! Mình không thể tin được, anh ấy quá chất! Mấy trăm năm rồi, mình lộ ra tính tình thiếu nữ một lần không được sao? Sau khi tất cả, anh ấy là một chiến binh dũng mãnh, còn hơn cả mình nữa...

Evileye nhìn Momon bằng ánh mắt của một nữ sinh đang yêu , nếu anh cảm thấy xấu hổ, có nghĩa là cô vẫn còn có cơ hội. Nếu không, cơ hội gần như là không còn.

Cơ thể của Evileye đã ngừng phát triển ở tuổi mười hai. Tất nhiên, cô không có những phần cơ thể thu hút đàn ông. Dù đốt cháy ham muốn, hay thỏa mãn chút ham muốn của đàn ông cũng rất khó. Tất nhiên, một số người lại bị cô cuốn hút, nhưng chỉ là thiểu số.(Trans: Lolicon). So sánh với như Nabe xinh đẹp, cơ hội của cô dường như cực kì nhỏ bé.

Khi Evileye thu hết can đảm của mình để nhìn anh, cô thấy rằng Momon và Nabe đang nhìn lên bầu trời đêm.

Cô hoàn toàn không biết họ làm gì nãy giờ, nhưng khi nghĩ lại tiếng thét của mình ban nãy, cô đã hiểu được. Tiếng thét vừa nãy của cô giống như một lời cảnh báo.

Không, không phải ~

Cô gần như muốn khóc.

"... có lẽ đã nhầm? Không có gì ở đó", Momon nói khi quét qua bầu trời một vòng.

"M-sai lầm, đó là một sai lầm. Tôi thực sự xin lỗi."

"Ah, không sao. Nhầm lẫn tốt hơn là bị phục kích."

Nabe tra kiếm vào vỏ, còn Momon trả lời Evileye trong khi tay cầm một thanh kiếm.

Sự dịu dàng của anh làm Evileye không nói nên lời. Cùng lúc đó, ánh mắt của cô sáng lên. Không phải màu trắng tinh khiết của ma thuật, mà là một màu đỏ ác độc, màu sắc của một ngọn lửa đang bùng nổ.

"Momon-san, nhìn kìa."

Nghe Nabe nói, hai người họ quay sang nhìn vào ánh sáng rực rỡ màu đỏ thẫm. Mắt Evileye mở to, vì cô biết cái gì đã gây ra đám cháy.

"Cái gì? Đó là ..."

Những lưỡi lửa đỏ thẫm vươn cao như muốn đốt cháy cả bầu trời. Nó cao hơn ba mươi mét, và chiều rộng thì khó có thể ước lượng được - vài trăm mét, hoặc hơn thế nữa.

Bức tường lửa lay động như một tấm màn che, và bao bọc xung quanh thành phố như một lớp màng bao phủ.

Khi Evileye đang bị sốc trước cảnh tượng trước mặt, cô nghe thấy một giọng nam vang lên bên cạnh.

"'Flames of Gehenna?" (Ngọn lửa địa ngục)

Giống như cổ của cô được gắn lò xo, cô ngoái đầu sang một bên đối mặt với Momon.

"Đó, đó, đó là cái gì? Momon, anh biết bức tường lửa kia sao?"

Vai Momon run lên một chút và anh trả lời, với một giọng thiếu tự tin.

"Eh? Ah ... không, không, tôi cũng không chắc chắn lắm. Tôi sẽ nói cho cô sau khi xác nhận rõ, được chứ?"

"Đó ... được thôi ..."

"Tôi cần thảo luận với Nabe một chút, thứ lỗi cho chúng tôi."

"Eh, tôi có thể đi cùng không?"

"Ah, không, đây là chuyện riêng. Thứ lỗi cho chúng tôi."

Câu hỏi vừa rồi khiến cho Evileye thấy xấu hổ. Đôi mắt cô dán chặt lên người được gọi là 'Beautiful Princess' kia.

Trên khuôn mặt của cô ta là một nụ cười đắc thắng.

Có thể đó là ảo giác, nhũng cũng có thể không phải. Đó là tự nhiên, khi một người phụ nữ được người đàn ông coi trọng thì cô ta sẽ có cảm giác ưu việt hơn những người phụ nữ khác.

Evileye đã không thể kiềm chế cảm giác lạ bùng cháy trong cô. Đó là một cơn giận; ngọn lửa của sự ghen tuông.

Anh ấy không chỉ mạnh mẽ, anh ấy cũng biết những điều mà mình không biết ... Mìnhi sẽ không bao giờ gặp một người đàn ông như anh ấy một lần nữa.

Phụ nữ thường bị đàn ông mạnh mẽ thu hút. Khi bị đe dọa bởi một lực lượng mạnh mẽ bên ngoài, nó kích hoạt bản năng tự nhiên của người phụ nữ để tìm kiếm một phái nam mạnh mẽ và sinh con, tìm sự bảo vệ cho bản thân và con cái. Tất nhiên, không phải tất cả phụ nữ sẽ chọn đàn ông theo cách này. Tính cách, ngoại hình, nhiều yếu tố có thể dẫn đến tình yêu. Mặc dù vậy, tìm kiếm sự mạnh mẽ là một xu hướng rất lớn.

Evileye khinh bỉ những phụ nữ như thế.

Tìm kiếm sự bảo vệ trong khi bản thân yếu đuối là một lựa chọn ngu ngốc. Thay vào đó, tất cả các bạn cần làm là trở nên mạnh mẽ, và bạn sẽ không cần bất cứ ai để bảo vệ bạn. Đó là con đường duy nhất.

Nhưng nếu cô bỏ qua người đàn ông này, cô sẽ không bao giờ gặp bất kỳ ai khác có thể đáp ứng hình mẫu lí tưởng nữa?

Evileye sẽ không bị già đi, nhưng Momon chắc chắn sẽ già và chết trước mặt cô. Và cho dù cố gắng đến mấy, Evileye sẽ không bao giờ có khả năng sinh con với Momon. Nhiều thập kỷ sau, cô sẽ lại cô đơn. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để cô sống như một người phụ nữ một lần trong đời.

Anh ta có thể có con với người phụ nữ khác. Điều quan trọng nhất là tình yêu. Mình chắc chắn sẽ không ganh tị khi anh ta có một hoặc hai tình nhân.

"Xin chờ ở đây một chút. Tôi xin lỗi ... Evileye?"

"Hm? Ahh, tôi xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ sẽ nói gì với đồng đội của tôi. Tôi sẽ đợi ở đây."

Thật sụ thì cô không muốn chia tay với anh. Nhưng cô cũng không muốn ở gần người phụ nữ mà cô đã chịu thua.

Tất nhiên, cô không thể nói như thế.

Không ai muốn một người phụ nữ đã quá bám người. Đàn ông là loại sinh vật bạn càng trốn chạy, họ càng muốn theo đuổi bạn.

Cô nhớ lại những cuộc tán gẫu trong các quán rượu. Những lúc như thế, cô thường cười nhạt bỏ qua, bởi vì cô nghĩ rằng nó chả có ích với cô.

Thật hối hận. Ngay cả chuyện vặt vãnh như thế có công dụng của nó. Mình nên lắng nghe ... nhưng bây giờ mới bắt đầu có muộn không? Mình có thời gian để tìm hiểu cách để trở thành một người phụ nữ sao?

Evileye nghĩ ngợi lung tung trong khi đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hai người kia.

Cô biết hiện không phải là thời gian để tưởng tượng lung tung, nhưng cô biết quá ít về những gì đang xảy ra, và cách tham gia thảo luận, vì vậy cô đã không làm gì hết. Mặc dù vậy, Evileye sẽ đi vào một trận chiến mà cô có thể bị giết. Trong trường hợp đó, cô cũng thở dài và nghiêm túc xem xét cái gì đã ngăn cản cô ở đó.

...thực sự.

Cô không biết những cơ thể mình có thích hợp để sinh con không, nhưng đó cũng là một thủ đoạn cần xem xét.

... haaa. Đánh bại Jaldabaoth và tạo một tương lai ...

Ngọn lửa trong tim Evileye của gầm lên, như thể thách thức ngọn lửa của Jaldabaoth.

Người duy nhất có thể đánh bại ngươi là Momon-sama. Còn đám rác rưởi xung quanh là đối thủ của ta. Lần này, nếu hầu nữ kia xuất hiện, ta sẽ giết nó. Ta đã từng là con người bị nguyền rủa được gọi là Landfall! Đừng coi thường ta, Jaldabaoth!

♦ ♦ ♦

"Ta không nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể nghe thấy."

"Ở khoảng cách này thì khó có thể nghe lén được."

"Mặc dù vậy, chúng ta vẫn nên chuẩn bị một chút."

Ainz kích hoạt một vật phẩm trả tiền. Nó có sức mạnh để ngăn chặn việc nghe trộm, nhưng có vẻ như khá lãng phí bởi vì nó là vật phẩm sử dụng một lần. Tuy nhiên, anh không có sự lựa chọn.

"Được rồi, Nabe, ta đã hiểu kế hoạch của Demiurge. Tuy nhiên, máy móc càng phức tạp thì càng dễ bị phá hủy. Điều tương tự cũng áp dụng cho kế hoạch. Chúng ta phải tránh hành động như chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng và không tìm hiểu sự thật, vì nó sẽ giống như một vai diễn. Ngươi có hiểu không? "

"Thần hiểu ... không hổ là chủ nhân, một sự tồn tại vô song."

Bởi vì câu khen ngợi từ đáy lòng của Nabel, Ainz gật đầu với chút uy nghiêm của chúa tể. Giống như là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh rồi.

Đương nhiên là không có khả năng.

Anh cảm giác như mình sắp chết đuối trong hồ mồ hôi mà anh toát ra.

Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa đằng sau kế hoạch của Demiurge. Ainz chiến đấu đơn giản muốn khoe kĩ năng chiến đấu của bản thân ở Vương đô.

Khi biết đối thủ là Demigure, tinh thần của Ainz gần như tan vỡ. Măy mắn là cưỡng chế tinh thần của Undead giúp anh giữ được bình tĩnh.

Sau khi nhận nhiệm vụ, anh nghĩ rằng mình sẽ chiến đấu với Eight Finger, nhưng sau đó, anh nhận ra mình sẽ chiến đấu bên cạnh mạo hiểm giả cấp Adamatium khác. Bởi vì anh không biết chuyện gì đang diễn ra, nên anh cũng không thèm suy nghĩ thêm nữa.

Trong tình huống như vậy mà tùy tiện lên tiếng chắc chắn sẽ mất tự nhiên. Ainz biết rằng giả vờ hiểu biết là một hành vi cực kì nguy hiểm. Trong vài trường hợp, tỏ vẻ ngu dốt là hành động khôn ngoan, nhưng trong tình huống này, làm thế thì đúng là ngu dốt thật. Một chúa tể xứng đáng với lòng trung thành sẽ phải chứng tỏ mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Nếu một cấp trên - đặc biệt là Giám đốc điều hành - chúng tỏ là mình không đủ năng lực, cấp dưới sẽ mất niềm tin vào anh ta.

Do đó, anh đã điên cuồng huy động tế bào não không tồn tại của mình để có thể phát biểu hùng hồn như vậy.

Có lẽ là do Narberal thật thà, hoặc những lời của anh thực sự có ý nghĩa. Đôi mắt Narberal tràn ngập sự tôn trọng. Như vậy, Ainz có cớ yêu cầu cô làm một việc thay cho anh.

"Mmm. Sau đó, để đảm bảo kế hoạch của Demiurge thành công, hãy liên lạc với anh ta. Ta sẽ không làm điều đó vì người phụ nữ kia có thể đang theo dõi. Và hiện tại, ta không thể sử dụng ma thuật. Hu ... Evileye chưa từng buông lỏng sự cảnh giác của cô ta. Ta không có bằng chứng, nhưng chắc chắn rằng cô ta đã nghi ngờ ta. "

"Sao có thể được? Không thể được. Có lẽ cô ta luôn nhìn ngài là vì một lí do khác."

Ainz nhìn Narberal trong khi cố gắng không để làm cô phát hiện rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Đó chính là lí do. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Ta tin rằng để lộ sự tức giân khi thảo luận về Entoma là một sai lầm chết người. Có lẽ ta cần phải giết chết cô ta."

Không có câu trả lời.

Khi anh nghe thấy Entoma đã gần như bị giết, sự tức giận của Ainz đã bùng lên. Mặc dù nó đã bị đàn áp ngay lập tức giống như tất cả những cảm xúc mãnh liệt khác, trong khoảnh khắc đó ý nghĩ giết người đã nảy sinh trong đầu anh. Thật kì lạ khi anh đã không băm vụn Evileye bằng thanh kiếm trên tay mình.

Anh đã áp ý định giết người của mình xuống và không hành động theo sự tức giận vì trước đó, anh đã kết luận rằng giết Evileye sẽ chỉ phản tác dụng. Thật khó khăn mới có thể tìm thấy manh mối về người sử dụng ma thuật phục sinh- thứ mà có lợi với họ. Nếu phá hủy cơ hội này thì thật quá lãng phí.

Có lẽ mình đã trưởng thành, và học được cách kiểm soát bản thân.

Nếu đó không phải là vì Shalltear bị tẩy não, có thể anh sẽ bỏ qua lợi ích của Nazarick và giết Evileye. Nazarick và NPC được tạo ra bởi những người bạn cũ của anh là kho báu mà Ainz muốn bảo vệ. Anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm hại họ, nhưng anh cũng đã phải xem xét điều gì là quan trọng nhất và lựa chọn lợi ích lớn nhất. Đó là sự trưởng thành.

Ainz cảm thấy kinh nghiệm bản thân tích lũy đã đủ để phát triển năng lực của mình, và khuôn mặt ảo ảnh sau lớp mũ giáp mỉm cười hài lòng.

Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ trở thành chúa tể của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick theo đúng nghĩa của nó. Hay đúng hơn, anh hy vọng sẽ đạt được giai đoạn đó.

Trước đó, mình phải tránh mọi người thất vọng hay một thất bại lớn ... nó sẽ rất khó khăn cho mình ...

"Thật ạ? Đúng là Ainz-sama, ngài hoàn toàn hiểu rõ phụ nữ đó. Tầm nhìn như vậy chỉ có thể thuộc về chúa tể vĩ đại mà thôi. "

"Được rồi, Narberal. Chính xác thì, đó là sai lầm của ta đã dẫn đến sự nghi ngờ của cô ta. "

Ainz vẫy bàn tay ra hiệu cho Narberal đồng thời cũng giấu đi sự bối rối của mình. Sau đó, bằng một giọng đanh thép, anh ra lệnh.

"Đi thôi, Narberal. Đi và khám phá toàn bộ kế hoạch này, và sau đó báo cáo lại cho ta. Ngoài ra, nói Albedo rằng nếu điều này kéo dài, chúng ta sẽ phải tham gia dọn dẹp mớ hỗn độn của Jaldabaoth . "

Narberal cúi đầu và dùng ma thuật.

Ainz thầm vui mừng. Anh đã không nói dối Narberal. Trạng thái hiện tại Ainz là một Warrior có nghĩa rằng anh không thể sử dụng ma thuật. Vì vậy, sử dụng Narberal để liên hệ với Demiurge là hoàn toàn hợp lí. Nhưng có một lý do khác, mà anh không thể nói ra.

Để giả vờ răng anh đã nắm rõ kế hoạch Demiurge, và không để cho Albedo và Demiurge nghi ngờ, anh phải giảm thiểu tiếp xúc với họ.

Nếu anh chỉ định Narberal làm điều đó, nó sẽ giống như chơi một trò chơi trên điện thoại, một số thông tin có thể bị sai lệch. Tuy nhiên, anh thà đánh cuộc thua còn hơn là làm tổn hại hơn hình ảnh của mình như là người cai trị tối cao của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Ainz thong thả đi về phía Evileye.

Trong khi Narberal đang nói chuyện với Demiurge, anh sẽ thu hút sự chú ý của cô ta.

"Thực sự là ... nếu có thể thuận lợi thông qua là tốt rồi. À mà, ta tự hỏi khuôn mặt sau lớp mặt nạ cúa đứa bé tràn đầy sức mạnh này sẽ như thế nào nhỉ ..."

Phần 2

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9), ngày 5, 00:47

Mặc dù hiện là nửa đêm, nhưng một góc của vương đô được chiếu sáng bởi ngọn đuốc như thể đó là ban ngày. Một căn phòng hơi chật chội có rất nhiều nam nữ trang bị đầy đủ. Trang bị trên người họ đều không giống nhau.

Họ là tất cả mạo hiểm giả trong khu vực đã đáp lại lời triệu tập vội vàng của cung điện. Orichalcum và mạo hiểm giả mithril, thậm chí Iron và mạo hiểm giả cấp Copper cũng có mặt.

Những mạo hiểm giả cao cấp đã nhận ra lí do người ngoài như họ được phép vào cung điện là vì giải quyết phiền phức. Một vài mạo hiểm giả bắt đầu suy đoán về người yêu cầu khi nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc giáp sáng đứng trong góc. Một số rất ít mạo hiểm giả nhận ra thân phận người đàn ông cầm thanh katana đứng cạnh thiếu niên kia.

Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, và một nhóm người xuất hiện, gây ra một sự khuấy động.

Không mạo hiểm giả nào trong Vương quốc không biết những người này.

Dẫn đầu đầu của họ là đội trưởng - mạo hiểm giả cấp adamantite của "Blue Rose", Lakyus Alvein dale Aindra.

Đi phía sau là 'Golden Princess' Renner, cùng với một thủ lĩnh các nhóm mạo hiểm giả ở Vương đô. Sau nữa, là Evileye của Blue Rose và một cặp song sinh. Và đi sau cùng là chiến sĩ mạnh nhất Vương quốc, Gazef Stronoff.

Khi đoàn người dừng lại phía trước đám mạo hiểm giả, thanh niên trong bộ giáp trắng trải cuộn giấy trong tay mình, và dán nó lên tường sau lưng.

Đó là một bản đồ chi tiết của Vương đô.

Ngươi đầu tiên lên tiếng là một phụ nữ bốn mươi tuổi, cựu thành viên của một nhóm mạo hiểm giả cấp mithril.

"Thưa quý vị, để bắt đầu, tôi muốn cảm ơn quý vị vì có thể có mặt cho cuộc họp khẩn cấp này."

Sau khi căn phòng đã lắng xuống, cô nói với các mạo hiểm giả bằng một biểu hiện nghiêm túc.

"Thông thường, Công hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc quốc gia."

Mọi con mắt quay sang các thành viên của Blue Rose, nhưng họ vẫn im lặng. Sau cùng thì ánh mắt vẫn không đủ diễn tả như lời nói.

"Tuy nhiên, đây là một trường hợp ngoại lệ. Công hội mạo hiểm giả đã quyết định hợp tác toàn diện với Vương quốc, để nhanh chóng giải quyết tình hình hiện tại. Công chúa sẽ nói chi tiết hơn, vì vậy tôi mong mọi người sẽ yên lặng và lắng nghe. "

Công chúa bước tới, hai bên là các thành viên của Blue Rose và Gazef Stronoff.

"Tôi Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself, và tôi biết ơn sâu sắc khi tất cả mọi người đã có thể đáp ứng lệnh triệu tập bất thường ban hành tối nay."

Cô cúi đầu một cách nghiêm trang với họ. Một số mạo hiểm giả thở dài khi đối diện với khuôn mặt tội nghiệp kia.

"Thông thường, tôi sẽ phải nói thêm vài lời khen ngợi với mọi người, nhưng khi thời gian không cho phép, chúng ta hãy vào điểm chính luôn. Đêm nay, một phần của vương quốc..."

Công chúa giơ một ngón tay vào một phần của bản đồ -phía góc đông bắc - và vẽ một vòng tròn xung quanh nó.

"-một Phần của Vương đô được bao quanh bởi một bức tường lửa. Ngọn lửa cao hơn ba mươi mét, và tôi chắc chắn mọi người đã nhìn thấy nó."

Hầu hết mạo hiểm giả gật đầu đồng ý, trong khi một số đã đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài cung điện. Cung điện được bao quanh bởi những bức tường cao có nghĩa là họ không thể trực tiếp nhìn thấy bức tường lửa, nhưng họ có thể thấy ánh sáng phản xạ từ những ngọn lửa màu đỏ trên bầu trời đêm.

"Ngọn lửa này có thể là ảo ảnh, vì chạm vào nó không gây hại. Theo những người đã tiếp xúc với nó, ngọn lửa không có nhiệt độ cao, không cản trở sự di chuyển. Di chuyển qua bức tường lửa không gây ra vấn đền gì cả. "

Một vài mạo hiểm giả cấp thấp thở thở dài nhẹ nhõm.

"Thủ phạm của vụ này được xác định là Jaldabaoth, một con quỷ mạnh mẽ. Blue Rose đã xác nhận rằng có những con quỷ cấp thấp ở phía bên kia của bức tường lửa. Chúng dường như được thống lĩnh của chúng chỉ đạo hành động."

Lakyus gật đầu xác nhận lời nói của Renner.

"... Bắt giặc phải bắt vua trước ... chúng ta phải đánh bại Jaldabaoth sao?"

Renner quay sang nhìn người vừa phát biểu, một mạo hiểm giả với một tấm thẻ mithril trên cổ.

"Nghe thì rất đơn giản, nhưng về cơ bản, đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi yêu cầu mọi người cùng nhau đánh bại âm mưu của lũ ma quỷ này. Nguồn tin cho biết, hắn ở đây là để chiếm đoạt một vật phẩm ma thuật nào đó đang trên đường tới Vương đô. "

Tin tức này gây ra một sự xôn xao giữa các mạo hiểm giả. Cuối cùng họ đã nhận ra rằng khu vực bao quanh bởi bức tường lửa bao gồm nhà kho và cửa hàng buôn bán, chính là trung tâm kinh tế của Vương đô.

"... Thông tin này từ đâu ra vậy?"

"Đó là tuyên bố của Jaldabaoth ."

"Có thể đây là một thông tin sai lệch thì sao?"

"Quả thật cũng có khả năng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nó là chính xác. Kẻ địch đã không có bất kì hành động nào kể từ khi thiết lập tường lửa. Quan trọng hơn, nếu những gì Jaldabaoth nói là đúng, nếu chúng ta không hành động, thì trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng ta phải nắm lấy thế chủ động. "

"Hình như ngài chưa đề cập đến sức mạnh của Jaldabaoth? Tôi không nhớ có nghe về hắn ta. Nếu ngài cung cấp thông tin, chúng tôi có thể biết được nhiệm vụ này khó khăn đến mức nào."

Lakyus bước về phía trước với một vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt.

"Đồng đội của tôi, Evileye là một trong những người hiểu rõ nhất sức mạnh của Jaldabaoth, nhưng chúng tôi cũng biết không quá chi tiết. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau."

Xếp hạng độ khó của nhiệm vụ được xác định dựa trên sức mạnh quái vật mạo hiểm giả sẽ gặp phải. Số càng cao, đối thủ càng mạnh. Tuy nhiên, có một quy tắc ngầm là không nên dựa quá nhiều vào cái xếp hạng này , bởi vì nó sẽ dẫn đến một vài bất ngờ. Sức mạnh của những con quái vật khác nhau thậm chí trong cùng một loài, vì thế tốt nhất là xem Xếp hạng độ khó thành một cái tài liệu tham khảo. Vì vậy mà nó không được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, đây là cách đơn giản để giải thích cho một nhóm người lớn giống hiện tại.

"Tôi sẽ đại diện nhóm nói nhũng gi mà chúng tôi biết. Đồng đội của tôi đã gặp một hầu nữ côn trùng -tin rằng đó là một trong người hầu của Jaldabaoth và đánh bại cô ta, rồi Jaldabaoth xuất hiện và chiến đấu với chúng tôi ..."

Sự vắng mặt của Gagaran và Tia rogue đã được nhiều mạo hiểm giả chú ý. Lakyus nhìn một lượt những mạo hiểm giả trong phòng.

"Họ đã bị giết bởi Jaldabaoth."

"Với một đòn duy nhất."

Căn phòng gần như nổ ra với tuyên bố của Evileye. Mạo hiểm giả cấp Adamantite, đỉnh cao của nhân loại, những huyền thoại sống. Không thể tưởng tượng rằng họ có thể bị giết, bằng một đòn duy nhất.

"Đừng sợ!"

Evileye hét lên như thể cô sẽ phân tán sự sợ hãi trong không khí với giọng nói của cô.

"Chắc chắn, Jaldabaoth rất mạnh. Tôi có thể bảo đảm cho điều này, khi đối mặt với hắn, tôi hoàn toàn không có chút hi vọng chiến thắng nào. Đó là một con quái vật mà người bình thường nào có thể đánh bại. Ngay cả khi tất cả mọi người cùng chống lại hắn, chúng ta sẽ chỉ đơn giản là nhận lấy cái chết. Nhưng không cần phải lo lắng. Có một người có thể chiến đấu với Jaldabaoth! "

Giữa sự hỗn loạn, một số mạo hiểm giả nhạy bén nhìn về phía một mạo hiểm giả đang đứng.

"Tôi tin rằng mọi người đếu biết người đàn ông này. Mạo hiểm giả cấp Adamantite thứ ba của thành phố E-Rantel của Vương quốc- Đúng vậy, chính là anh ấy-"

Evileye chỉ tay về phía hai mạo hiểm giả, và đôi mắt của toàn bộ phòng đi theo cô.

"Thủ lĩnh nhóm Black, 'Dark Hero' Momon-dono!"

Một người giấu mình trong bộ giáp đen và đội mũ giáp ngay cả trong nhà, người kia sở hữu vẻ đẹp đẳng cấp thế giới. Hai người họ lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Những tiếng kêu sợ hãi và ngạc nhiên tràn ngập căn phòng khi họ nhận ra hai người nổi tiếng này đã hòa mình vào đám đông.

Momon chuyển tấm thẻ cấp adamantite của mình từ bên trong các nếp gấp của áo choàng màu đỏ thẫm của mình đến nơi mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy nó.

"Nhanh, Momon-san, xin vui lòng tiến lên phía trước."

Trái ngược với sự phấn khích của Evileye, Momon chỉ giơ tay đáp lại, và thì thầm vài lời vào tai Narberal.

"Momon-san nói rằng không muốn giới thiệu nhiều. Chúng ta nên bắt đầu các cuộc họp một cách nhanh chóng."

"Vâng, thật đáng tiếc. Vậy thì cứ làm theo lời Momon-sama gợi ý đi. Evileye, tôi có thể tiếp tục cuộc họp được chứ?"

"Ho, uh, xin lỗi, công chúa Renner, xin vui lòng, tiếp tục."

Mặc dù khuôn mặt của cô giấu sau lớp mặt nạ, người ta có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của Evileye.

"Như Evileye nói, chúng ta có một chiến binh có thể chống lại Jaldabaoth. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không tham gia một trận chiến không có phần thắng. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các chi tiết kế hoạch."

Renner phác thảo một đường trên bản đồ.

"Để bắt đầu, tôi muốn mọi người hành động như một cánh cung."

"Cung?" một giọng nói nghi ngờ, "Không phải là một lá chắn?"

"Lá chắn sẽ không giúp chúng ta giành chiến thắng. Để bắt đầu, tôi muốn mạo hiểm giả hình thành một chiến tuyến, theo sau là trận tuyến của vệ binh. Sau cùng sẽ là khu hỗ trợ của Priest và Magic Caster. Cứ như thế, chúng ta sẽ tấn công trận địa của đối phương. Tại thời điểm này, nếu đối phương không chống cự, trận tuyến mạo hiểm giả sẽ tiến công vào trung tâm trận địa và khống chế khu vực đó. Nếu chúng ta bị tấn công, đầu tiên chúng ta sẽ xác định xem chúng ta có thể đẩy lùi tấn công không. Nếu có thể, chúng ta sẽ tiến lên. Nếu không, trận tuyền mạo hiểm giả sẽ phải rút lui. Trong thời gian đó, trận tuyến vệ binh phải cầm chân kẻ thù càng lâu càng tốt. Nếu mạo hiểm giả phải rút lui, họ sẽ lùi về chỗ này. "

Cô chỉ vào đường hỗ trợ của Magic Caster.

"Họ sẽ được chữa trị ở đây, và tùy tình huống có thể phát động một cuộc tấn công khác."

"Khoan đã! Điều này có nghĩa là ... vệ binh sẽ chiến đấu thay cho chúng tôi?"

Sức chiến đấu của vệ binh là rất thấp. Gần như không thể thay thế mạo hiểm giả trong trận chiến được.

Khi Renner chuẩn bị trả lời, một mạo hiểm giả khác lên tiếng.

"Một điều khác, có một lỗ hổng chết người trong kế hoạch này. Trong khi rút lui, trận tuyến của chúng tôi sẽ căng ra, và sức phòng ngự sẽ bị suy yếu. Nếu lũ ma quỷ nhân cơ hội tấn công Vương đô thì sao? Một con quỷ cấp thấp cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với một người bình thường. Sẽ có rất nhiều sự hy sinh không cần thiết? Thay vào đó, tại sao chúng ta không sử dụng [Fly] để nhanh chóng phá hủy trận địa của đối phương? "

"Phương pháp này tôi cũng có nghĩ tới, nhưng không biết có bao nhiêu ác ma có thể bay được?"

Các mạo hiểm giả nhớ những câu chuyện về ma quỷ bay và gật đầu với Renner. Ngay cả quỷ cấp thấp cũng có cánh, và nhiều con có thể bay.

"Tác dụng của [Fly] chính là thu hút ánh mắt của kẻ thù. Tôi đã nghĩ đến chuyện bay lên cao, lợi dụng những tòa nhà của thành phố để ngăn cản tầm nhìn của kẻ thù, trong khi chúng tôi tấn công từ ngoài rìa vào...nhưng vấn đề ở đây cũng giống như khi rút lui, chiến tuyến sẽ bị kéo giãn, và phòng ngự sẽ yếu đi. Đối phương cũng chịu điều tương tự. Vì thế, với trận chiến này, chúng ta không phải lắ chắn, mà là một cây cung."

Tất cả mọi người trong phòng đều phát ra âm thanh khâm phục.

"Mọi người là cây cung của Vương quốc, kéo căng và bắn, đâm xuyên qua trái tim kẻ thù. Khi chiến tuyến mạo hiểm giả trải ra, kẻ thù cũng phải di chuyển theo. Như thế có nghĩa là phòng ngự của chúng sẽ yếu đi. Giữa trận hình phân tán và trận hình tập trung, tôi cho rằng trận hình phân tán dễ bị phá hơn. Mục đích của việc mọi người tạo ra chiến tuyến này là để thu hút đối phương, khiến chúng tự suy yếu bản thân. Và cuối cùng, mũi tên sẽ là Momon-sama. Khi thấy trận hình đối phương mở ra, anh ấy sẽ bay tầm thấp và tấn công thẳng vào. "

"...Red Drop thì sao? Cho dù là mạo hiểm giả cấp Adamantite, tôi không hiểu hai người họ sẽ làm cách nào để phá vỡ hàng phòng thủ của chúng. Nói thêm nữa, chúng ta không cần người khác bảo vệ họ trước khi họ đối mặt với Jaldabaoth sao?"

"Hiện tại, họ đang thực hiện một nhiệm vụ ở Quốc gia cộng hòa. Chúng tôi đã sử dụng [Message] để thông báo cho họ, nhưng để trở về vẫn cần ít nhất một ngày rưỡi. Khi đó thì đã quá muộn. Vì vậy mà tôi không tính họ vào kế hoạch này."

"Sau đó, thế còn Blue Rose? Liệu họ có đi với Momon-san không?"

"... Sức chiến đấu của chúng tôi đã bị giảm sút rất nhiều với cái chết của hai thành viên. Tina và tôi sẽ tham gia chiến tuyến và chiến đấu. Evileye sẽ có nhiệm vụ khác."

"... Tôi sẽ đi cùng Momon-sama ... Momon-san khi anh ấy làm nhiệm vụ của mình, vì vậy tôi sẽ tập trung vào việc khôi phục mana của tôi từ bây giờ."

"Một câu hỏi khác. Tôi muốn hỏi ngài 'Warrior-Captain' một chút. Quân đội quý tộc và quân đội quốc gia thì sao? Blue Rose đã mất đi hai thành viên. Ngài cũng nên đặt mình vào trận chiến chứ. Tại sao ngài không dẫn chiến sĩ của ngài tham chiến, và để nhiệm vụ dọn đường cho Momon-san cho Blue Rose? "

"Trả lời chúng tôi!"

"Quân đội tư nhân chỉ phụ trách bảo vệ chủ nhân của họ, còn quân đội quốc gia phụ trách bảo vệ Vương đô. Ta và những chiến sĩ còn lại phải bảo vệ Hoàng gia."

"Nói cách khác, ngay cả Gazef Stronoff-sama cũng không dám lên tiền tuyến sao?"

"Có thể nói như vậy. Nhiệm vụ của tôi là phải ở lại thủ đô và bảo vệ thành viên Hoàng tộc."

Không khí lập tức thay đổi. Căn phòng tràn ngập sự thù địch và thất vọng. Gazef nói không sai, nhưng lí trí của họ hiểu còn cảm xúc thì không. Mạo hiểm giả chính là những người kiếm tiền bằng máu của bản thân, và họ đã sẵn sàng hi sinh tính mạng cho trận chiến sắp tới. Quý tộc và Hoàng gia cũng phải có nhận thức như thế. Họ lấy tiền của dân chúng, và có nghĩa vụ bảo hộ người dân thay vì ngồi an toàn trong lâu đài. Đặc biệt, họ lại còn dùng chiến sĩ mạnh nhất vương quốc như một vệ sĩ nữa chứ. Cái quái gì vậy?

Không khí tràn ngập sự thù địch với quý tộc vào hoàng gia. Gazef lùi lại một bước. Anh biết rằng, tại thời điểm này, bất cứ điều gì anh nói đều là mượn cớ mà thôi.

Vì vậy, người đứng ra phát biểu là Lakyus.

"Tôi hiểu mọi người không hài lòng với sự sắp xếp của chúng tôi. Nhưng có một điều mọi người phải biết. Người trả thù lao cho mọi người không phải hoàng gia mà là tài chính của công chúa Renner. Và người đưa Momon-san tới đây là Marquis Raeven. Ông ta không xuất hiện lúc này là vì ông ấy đang canh gác không để bất kì con quỷ nào lẻn vào Vương đô. Quả thực tôi cũng không thích quý tộc và hoàng gia giống mọi người, nhưng tôi muốn nói rằng, không phải tất cả bọn họ đều giống nhau."

Không khí dịu đi một chút sau lời phát biểu của Lakyus. Mọi người đều cố gắng kiềm chế sự tức giận, không biểu hiện cho Renner thấy.

"...Và còn một điều nữa. Trước khi mũi tên được bắn ra, chúng ta còn phải làm một việc nữa. Climb!"

"Vâng, thưa công chúa!"

Giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu nhóc mặc giáp trắng đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mặc dù nó là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, ta vẫn phải ra lệnh cho ngươi thực hiện. Khi chúng ta bước vào trận địa của đối phương, có thể có người bình thường sống sót. Xin hãy giải cứu họ."

Nhiều tiếng thì thầm vang lên. "Đéo đủ trình", "Quá sức rồi", đại loại như vậy. Bước vào trung tâm trận địa của đối phương và tìm kiếm người sống sót không khác uống thuốc chuột tự tử là bao. Và hộ tống thường dân yếu ớt rút lui qua một khu vực chiến tranh lại càng không thể.

Tuy nhiên, Climb trả lời ngay lập tức.

"Vâng, thưa công chúa! Tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của người!"

Mọi người nhìn Climb như thể cậu bị điên.

"... Công chúa, Climb chỉ có một mình, và có thể có một số rủi ro. Tôi có thể đi cùng cậu ta được chứ?"

"Có ổn không, Brain Unglaus-sama?"

Một sự chấn động từ các mạo hiểm giả. Brain Unglaus- cái tên ít người có thể quên được.

"Ah, không thành vấn đề!"

"Tôi sẽ nói về vấn đề này sau. Hiện tại, xin mời những thủ lĩnh khác bước lên phía trước?"

Nhìn những mạo hiểm giả tập trung ở phía bên kia căn phong, Ainz lại quay lại việc riêng của mình.

Là việc chào hỏi.

Thoạt nhìn như phó hội trưởng là nhân vật tiếng lại gần Ainz để nói chuyện.

Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh giới thiệu tên nhóm, khen ngợi trang bị của anh, hi vọng được gặp lại, chia sẻ những cuộc phiêu lưu.v.v. Nó giống như việc trao đôi danh thiếp trong công việc, nhưng danh thiếp là vật chất, còn giới thiệu bằng lời chỉ tồn tại trong trí nhớ...

Trí nhớ tốt là một kĩ năng quan trọng của một lãnh đạo. Ainz một bên suy nghĩ linh tinh, một bên cố gắng nhớ tên những người đã gặp.

Điều quan trọng là phải nhớ tên nhóm và cấp bậc của họ. Dĩ nhiên anh chỉ chú ý đến những nhóm mạo hiểm giả có cấp bậc cao. Cũng có những mạo hiểm giả cấp Iron và Copper đến chào hỏi, nhưng họ lại ở một thế giới khác, do đó, quên họ cũng chẳng có vấn đề gì. Nó giống như một người đứng đầu một sở sẽ không nhớ một công ty nhỏ mà mình đến thăm.

Dù vậy, Momon không ra vẻ kiêu ngạo. Anh bắt tay với mọi người, vỗ vai khiến họ yên tâm, cười đùa với họ, và đáp lại những lời khen nhận được.

Một người nào đó thậm chỉ bỏ găng tay ra chỉ để bắt tay với anh. Có vẻ đây là vấn đề cấp bậc, Momon nghĩ khi nhìn theo bóng lưng của người vừa nói xin chào.

Thật là một màu sắc điên rồ ...

Tóc của người đó là màu hồng sáng.

Có những mạo hiểm giả trên người mang theo trang bị có màu sắc sặc sỡ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ngay cả tóc cũng nhuộm màu sặc sỡ như vậy

Mạo hiểm giả ở Vương đô thực sự khác biệt. Có quá nhiều người ở Vương đô, không có nghĩa điều này là bình thường.

Chà có vẻ như không có cấm kị hay kì thị gì với bộ tóc hồng sáng này...

Trong suốt cuộc đời 'làm công' của Ainz, nếu ai đó sở hữu mái tóc màu hồng sẽ bị coi là kì lạ, nhưng trong thế giới này, trẻ em cũng có thể nhuộm tóc.

Anh buộc bản thân thoát khỏi chủ đề tóc tai này, và nhìn dòng mạo hiểm giả phía trước. Nó là anh nhớ đến văn hóa xếp hàng ở Nhật. Sau đó, anh quay lại nhìn Narberal ở phía sau.

Ainz chưa bao giờ đăng kí tên cho nhóm của mình, nhưng nhóm [Black] còn một thành viên nữa, một cô gái xinh đẹp đang đứng phía sau anh.

Tất cả mạo hiểm giả đều không dám bắt chuyện với cô, vì sự thù địch tuyệt đối cô tỏa ra xung quanh. Do đó, họ tiếp cận và nói chuyện với Ainz, người mang lại lợi ích lớn hơn.

Cuối cùng thì, xã hội mạo hiểm giả cũng giống cuộc đời làm việc

Dù sao thì cả hai đều là cấu trúc xã hội của nhân loại. Có điểm giống nhau cũng không lạ.

Thời điểm mà nếu còn là con người thì tay của anh chắc chắn sẽ bị đau, dòng mạo hiểm giả bắt đầu ngắn lại. Cảm nhận được cơ hội đến, Evileye tiếp cận, chen ngang người chuẩn bị tiến lên bắt tay Ainz. Đám người không thể phàn nàn gì. Dòng mạo hiểm giả này được sắp xếp theo cấp bậc, từ cao xuống thấp. Những người cuối hàng đều là người mới, và họ sẽ không dám phàn nàn Evileye, mạo hiểm giả cấp Adamantite.

"Việc chào hỏi cũng tương đối rồi, anh có thể qua đây một chút không?"

Ainz nhìn cô qua khe hở của mũ giáp, rồi lại liếc nhìn qua chỗ Gazef. Nếu anh ta vẫn còn ở đó, có nghĩa là chỉ có một đáp án.

"Nabe, thế chỗ ta và chào hỏi họ. Ta sẽ trở lại sau khi xong việc."

Những người khác nghe xong tròn xoe hai mắt.

"Xin lỗi. Vì những người này đã xếp hàng khá lâu rồi."

Ainz bỏ qua Evileye và tiếp tục nói chuyện với những mạo hiểm giả còn lại.

Nếu Ainz đang nói chuyện với ông chủ một công ty nhỏ và có một ông chủ công ty quốc tế gọi qua, tự nhiên anh sẽ đi qua chào hỏi ngay. Đó không phải thiên vị hay phân biệt đối xử mà là ý thức chung. Nếu anh bỏ qua yêu cầu anh sẽ bị xem như một lãnh đạo ích kỉ, không biết nhìn xa trông rộng. Là một người làm công, đôi khi bạn phải đặt suy nghĩ bản thân qua một bên và hành động vì lợi ích của công ty.

Đó có nghĩa là một bánh răng của cỗ máy.

Tuy nhiên, lần này thì khác.

Mình không nên nói chuyện với Gazef. Dù chỉ là một câu, Tuy là từ hai tháng trước nhưng vẫn có khả năng bị nhớ...nếu ông ta nhớ, mình sẽ mắc kẹt. Thế nhưng bên kia có ý muốn cùng nói chuyện. Có lẽ mình nên để Nabe qua trước, sau đó hạ thấp giọng nói trước khi nói chuyện với ông ta.

...Nãy giờ mình cũng đã nói khá nhiều, có lẽ là ông ta không nghe thấy. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn.

"Nhanh lên, Nabe. Đi qua đó một chút."

"Đã hiểu!"

Rời mắt khỏi Nabe đang đi qua chỗ công chúa, Ainz tháo mũ giáp ra. Anh cảm thấy đôi mắt của toàn bộ phòng tập trung vào mình. Anh vặn cổ , và sau đó đặt chiếc mũ giáp trở lại. Ban đầu, anh đã lên kế hoạch để lộ khuôn mặt bằng cách lau mồ hôi, nhưng "khuôn mặt" Ainz là một ảo ảnh, và nếu anh không cẩn thận, bàn tay sẽ xuyên qua nó. Vì vậy, anh đã quyết định kết thúc bằng động tác vặn cổ.

Đó là kế hoạch thỏa mãn sự tò mò của Gazef bằng cách để cho ông ta nhìn thấy khuôn mặt của Momon.

Hy vọng sau khi Narberal đi qua, họ sẽ không muốn nói chuyện với mình nữa ...

Ainz thầm cầu nguyện trong khi quay trở lại với các mạo hiểm giả- người đang chờ đợi mình.

"Thật ngạc nhiên, anh đã quen với việc này rồi sao?"

Đó là giọng nói của Evileye. Cô vẫn còn lởn vởn xung quanh. Tại sao cô ta không hành đông như một cô gái tốt và đi với Narberal? Tất nhiên, anh không thể biểu lộ sự khó chịu của mình. Trong thực tế, để tránh sự nghi ngờ, anh trả lời với cô bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

"Oh, cái này cũng không có gì đặc biệt lắm."

Bất cứ ai từng làm việc cho một công ty đều có thể làm chuyện này một cách gọn gàng.

"Ồ không. Tôi nghĩ rằng đây là thái độ thích hợp cho người đứng đầu đấy"

Thật khó chịu. Cắt ngang trong khi mình đang giới thiệu.

Ainz suýt nói ra những lời này, nhưng anh kịp nuốt chúng xuống. Nếu anh nói ra, thì những nỗ lực bảo vệ cô ấy trước đó sẽ bị lãng phí. Anh dễ dàng phân tán ý nghĩ của mình, và ho nhẹ với những người đang tiến đến. Những người này cũng hiểu Momon đã bị gọi đi, do đó họ kết thúc bằng vài ba câu chào hỏi thông thường.

Sau khi dòng mạo hiểm giả đã phân tán, một cái liếc mắt và anh nhận ra Gazef đã biến mất. Cố nén ham muốn nhảy lên ăn mừng, anh bình tĩnh nói với Evileye.

"Warrior-Captain huyền thoại của Vương quốc đã biến mất...Ồ xin lỗi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian với người khác. Thật xin lỗi!"

"Mou~? Quả thật đã đi rồi. Anh ta là một người bận rộn, có cảm giác rằng anh ta không thể ở một nơi quá lâu. Nhưng mà không cảm ơn tới Momon-sama, át chủ bài bảo vệ vương đô thì quá thô lỗ rồi. Tôi sẽ đi gọi anh ta đến đây!"

"Chờ chút!"

Anh vô tình lên giọng. Ainz tiếp tục nói to hơn.

"Không, không sao cả. Thực sự, đừng lo lắng về điều đó. Tôi chỉ ở đây vì Marquis Raeven đã thuê tôi. Nói cho cùng thì đây là một cuộc giao dịch, chẳng có lí do nào mà 'Warrior-Captain' huyền thoại phải cảm ơn cả... "

"Là như vậy à... Tôi đã cảm thấy rằng Momon-sama là một người đàn ông hào phóng".

Ainz nghĩ rằng anh đã bị chế giễu, và anh nhìn kỹ Evileye. Nhưng anh không thể đọc khuôn mặt của cô dưới lớp mặt nạ kia.

Mình không thể tin tưởng bất cứ ai đang đeo mặt n ... một nỗi đau. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại đeo mặt nạ? Nó phải là một loại vật phẩm ma thuật ...

Vào lúc này, Ainz nhận ra sai lầm của mình, và anh nhìn quanh để xem xét. Bầu không khí không thay đổi, không có ai phát ra lòng thù địch với mạo hiểm giả cấp Adamantite Momon.

Ảo giác trong Yggdrasill được tạo thành bởi vật phẩm, nhưng trong thế giới này, ma thuật ảo giác có thật. Trong trường hợp đó, có thể có cách nhìn xuyên qua vật phẩm tạo ảo ảnh...Ở E-Rantel, không ai có thể nhìn xuyên qua, và sau khi nghe nói Hội trưởng hiệp hội ma thuật sư có thể bằng kinh nghiệm nhìn thấu ảo ảnh, mình thấy mình thật bất cẩn...Có vài mạo hiểm giả cấp Orichalcum ở đây, thật là một sai lầm...

Ainz nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Không ai phòng bị, bí mật vẫn an toàn...từ bây giờ, mình sẽ không bỏ mũ giáp ở Vương đô trừ khi bắt buộc. Có thể sẽ có kẻ nhìn xuyên qua ảo ảnh của mình.

"... Evileye-san,"

"Xin hãy gọi cho tôi là Evileye. Momon-sama là vị cứu tinh của tôi, ngài không cần phải quá trang trọng với tôi đâu."

Ainz chỉ chào lịch sự. Nhưng nếu là mong muốn của cô, anh không có lý do gì để từ chối.

"Được rồi, Evileye, chúng ta qua đó thôi ..."

"Tất nhiên!"

Đó là một câu trả lời vô cùng vui mừng. Anh không biết mình đã làm khiến cô hài lòng như vậy. Ainz cho phép Evileye kéo mình về phía công chúa.

Các mạo hiểm giả bắt đầu bàn tán khi họ nhìn thấy nhóm người đứng bên kia căn phòng- Renner và thuộc hạ của nàng, còn có hai mạo hiểm giả cấp adamantite .

Đương nhiên, chủ đề là Momon, mạo hiểm giả hàng đầu.

"Tôi đã nghe những tin đồn từ E-Rantel, nhưng sự thật đã vượt quá mong đợi của tôi."

"Không chỉ anh ta, phải không? Tôi đã nhìn thấy Red Drop , và tôi có cảm giác tương tự từ họ. Anh ta dường như hoàn hảo trong mọi mặt. Tôi đoán cấp adamantite không chỉ có sức mạnh thôi đâu."

Người nói là hai mạo hiểm giả cấp mithril với một tấm platinum trên dây chuyền của mình.

"Thật à? Tuy nhiên, anh ta đã bị công chúa triệu tập mà vẫn mất thời gian để chào hỏi với người mới. Người như thế không tồn tại, phải không?"

"Tôi đã rất ngạc nhiên."

Những lời thì thầm đến từ những mạo hiểm giả xung quanh.

Trong một nhiệm vụ mà các bên phải hợp tác với nhau, chào hỏi là một phương thức tìm kiếm sự giúp đỡ cực kì hiệu quả. Một người sẽ ra tay giúp đỡ người mình biết chứ không phải người xa lạ. Tuy nhiên, những người có thể giúp đỡ một mạo hiểm giả cấp adamantite, cũng chỉ có mạo hiểm giả cấp mithril trở trên. Như vậy, chào hỏi một mạo hiểm giả mới có thể được cho là lãng phí thời gian. Điều này có nghĩa rằng Momon không nghĩ đến lợi ích bản thân, mà chỉ muốn làm sâu sắc hơn tình bạn của mình với những người khác.

"Anh muốn anh ta đi qua chỗ công chúa còn đồng đội của anh ta tiếp xúc với đám người mới đúng không?"

"À, ừ, bình thường người ta vẫn làm vậy mà. Đó là những gì tôi mong muốn. Các anh cũng vậy phải không?"

"Tôi cũng vậy...Nghe có vẻ không hay, nhưng có lẽ anh ta không có kĩ năng mềm. Hay là anh ta có thứ tự ưu tiên riêng?"

Những lời đó chắc chắn có thể xem như một sự xúc phạm, nhưng khuôn mặt của người đàn ông vừa nói không có chút ác ý nào.

"Có lẽ. Có lẽ thứ tự ưu tiên của anh ta khác."

Như thể chờ đợi điều này, người đàn ông đã nói trước đó trả lời một cách nhanh chóng.

"Sau cùng, không có ai tốt hơn anh ta. Ý tôi là, anh ta là một mạo hiểm giả cấp adamantite nhưng lại đối xử với những người mới như là bạn bè chiến đấu. Nhìn vào khuôn mặt của họ kìa."

"Họ hoàn toàn tôn thờ anh ta."

Đúng, khuôn mặt những mạo hiểm giả mới giống như một đứa trẻ vừa mới gặp thần tượng của mình.

"Heh, yeah, nếu anh ta đối xử với tôi như thế, tôi sẽ làm vậy. Thậm chí tôi còn có thể hiến ra trinh ass của mình nữa cơ."

"Haha, ai cần cái ass bốc mùi của anh chứ? Đồng đội anh ta thật xinh đẹp."

"Ừ, Đúng vậy. Anh nghĩ rằng họ làm chuyện đó chưa?"

"Tất nhiên, nếu không tạo sao họ lại thành một đội?"

"Tôi nghe nói không phải như thế ..."

Người đàn ông thứ tư cắt ngang đeo một tấm Orichalcum trên cổ.

"Anh có vẻ biết rõ những tin đồn ở E-rantel nhỉ. Sức mạnh của 2 người đó hơi ảo. có thể là vì không có ai có thể đuổi kịp với họ chăng??"

"... Anh nghe lỏm chúng tôi nãy giờ sao?"

"Hahaha! Đừng nói thế, anh không quan tâm ai đang lắng nghe, phải không?"

"Heh, tốt, tôi đoán thế," mạo hiểm giả đầu tiên nói.

Hội trưởng Công hội mạo hiểm giả vỗ tay để có được sự chú ý của mọi người.

"Một giờ sau sẽ bắt đầu hành động, vì vậy xin mời di chuyển ra ngoài ngay. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian, xin vui lòng thông báo cho bất kỳ thành viên trong nhóm không có mặt ở đây. Trong mọi trường hợp, tất cả đều đi theo sau tôi. "

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day 1:12

Họ đã tập trung sang một phòng khác chuẩn bị lần cuối cho kế hoạch. Họ xem xét thời gian đột phá, phải làm gì khi kẻ thù xuất hiện, và làm thế nào để đối phó với những tình huống bất thường. Nhưng cuối cùng, vì có quá ít thông tin cho nên kết luận cuối cùng là tùy cơ ứng biến.

Thanh niên trong bộ giáp màu trắng im lặng này giờ, bỗng nhiên lên tiếng.

"Xin lỗi, công chúa,"

"Chuyện gì?"

"Tôi biết một người khác có thể trở thành một mũi tên cho việc này. Ông ấy là một người đàn ông cực mạnh. Chúng ta có thể yêu cầu ông ấy giúp đỡ? Một mũi tên là tốt, nhưng hai sẽ tốt hơn, và nếu họ hỗ trợ lẫn nhau, tôi chắc chắn họ có thể đánh bại bất cứ con quỷ nào. "

"Này là gì, Climb? Ngươi đang nói về việc Momon-sama mà ta đề nghị là không đủ? "

Giọng của Evileye cao vút. Mắt Climb run lên vì sợ hãi.

"Không, không, tất nhiên là không. Tôi không hề có ý đó."

"Momon-sama là chiến binh mạnh nhất trong lúc này. Ta dám khẳng định rằng thay vì giúp đỡ anh ấy, người đàn ông mà ngươi nói sẽ thành trở ngại. "

Chiến binh cầm thanh Katana, Brain, can thiệp để bảo vệ Climb.

"Tôi không nghĩ thế. Tôi biết Climb nói về ai. Ông ấy rất mạnh. Ông ấy hạ Zero, kẻ mạnh nhất của Six Arms, trong một đòn. "

"Ngươi là Brain Unglaus? Người được Gazef và Climb đề cử làm hộ vệ của công chúa?"

"Tôi là cấp dưới của Gazef, nhưng trong khi chờ bổ nhiệm, tôi trở thành hộ vệ của công chúa."

"Ngươi mạnh hơn Climb, nhưng đó không phải là một sự đảm bảo sức mạnh của người đàn ông kia. Và bên cạnh đó, ngươi thua một bà già nhỉ? "

"... Ara, cô cũng thua bà ta mà? Xin lỗi, Unglaus-san. "

"Uuuu ..." Evileye thút thít như Lakyus mắng cô.

"Không chỉ có bà ta, mà mọi người đều có ở đó!"

"Sau khi thua, cô đã bảo rằng thua trong tay Rigrit, không phải chúng ta."

"Cô vẫn còn nhớ à, Tina?"

Tina cười còn Evileye khóc, tâm trạng trong căn phòng khá lên trông thấy.

Tại thời điểm này, Ainz hỏi một câu hỏi.

"Ông ấy có vẻ rất thú vị. Ông ta thuộc tuýp ngươi gì vậy? "

Climb tự hào nói tên của người đàn ông.

"Tên của ông là Sebas."

"... Hm? Seibath? "Cái tên nghe có vẻ quen thuộc với Ainz. Hay chỉ đơn thuần là một trùng hợp ngẫu nhiên?

"... Nhân cách của ông ta thế nào?"

Sau lời giải thích của Climb, Ainz gật đầu.

Đó là Sebas ?!

Làm thế nào mà ông ta tiếp xúc với Climb? Mối quan hệ của họ là gì? Climb là một trong những địa chỉ liên lạc của Sebas '? Ainz chỉ lướt qua các báo cáo Sebas gửi, và anh đã nhớ bất kỳ của những người mà ông đề cập.

Không có cách nào cả, mình quá bận rộn ...

Lo lắng của Ainz tăng lên khi anh chỉ đưa ra một cái cớ vụng về để bào chữa.

Trong trường hợp này, cậu nhóc này là mối liên lạc có giá trị mà Sebas đã tạo ra. Nếu cậu ta bị vứt bỏ quá sớm, nó sẽ là một sự lãng phí cho công việc của Sebas. Một lãnh đạo tốt cần tránh không may xóa bỏ thành quả lao động của cấp dưới.

Tốt nhất là giúp đỡ cậu bé này, và gián tiếp khen ngợi Sebas.

"Tôi chưa từng chiến đấu với người tên Sebas này, vì thế tôi không thể nói là ai mạnh hơn được."

"Tất nhiên Momon-san mạnh hơn ông ta!" Narberal nói bằng một giọng tràn đầy tự tin. Evileye lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Ainz không thể không vỗ đầu Narberal .

"Vâng, nếu đồng đội của tôi nói như vậy, thì cả hai bên đều có lí. Tôi tin rằng ông ta cũng mạnh ngang tôi."

"Một phản ứng trưởng thành đáng ngạc nhiên. Không giống đồng đội của tôi... cơ thể không phát triển, tâm trí cũng không phát triển luôn."

"Được rồi, được rồi, đừng tự bôi xấu bản thân nữa. Đây là mệnh lệnh của đội trưởng. Nếu không có gì khác để thảo luận, tại sao chúng ta không đi thăm Tia và Gagaran?"

"Cứ thế đi."

Hai người họ đã chết và được hồi sinh. Mặc dù anh đã không nhìn thấy quá trình phục sinh, nhưng anh nghe từ những người khác.

"Kể ra thì, có thể sử dụng năng lượng bóng tối để tấn công lũ quỷ không?"

"... Năng lượng bóng tối?"

Câu hỏi của Evileye làm Lakyus bất ngờ. Có vẻ như cô vừa nghe thấy một khái niệm không tưởng.

"Ah, tôi nghe từ Gagaran, nếu cô giải phóng toàn bộ sức mạnh của Demonic Sword Kilineyram, nó có thể đủ mạnh để tiêu diệt toàn bộ đất nước."

Mắt Lakyus trợn tròn hai mắt.

"Ca-Cái đó để sau đi! Còn nhiều điều phải thảo luận mà phải không?"

Một thanh quỷ kiếm? Khoan đã, hình như mình đã nghe nói về cái vũ khí này rồi ... không có trong Yggdrasil, nhưng thế giới này ... Chính nó! Demonic Sword Kilineyram, có thể tỏa ra sức mạnh bóng tối. Mặc dù vậy ...nhưng phá hủy toàn bộ một quốc gia nào? Nghe có vẻ cường điệu, nhưng cũng có thể lắm chứ.

Ainz kết luận rằng khuôn mặt cô đỏ lên là vì tức giận và hoảng sợ khi con át chủ bài của mình đã bị bất ngờ tiết lộ.

Khi sự chú ý của tất cả mọi người quay sang Lakyus, tiếng gõ cửa vang lên, và hai người đàn ông bước vào ngay sau đó.

"Onii-sama, và Marquis Raeven,"

Nghe Renner nói, tất cả mọi người hơi cúi đầu chào.

Đây là lần thứ hai Ainz đã gặp hai người đàn ông này. Lần đầu tiên là cách đây không lâu, khi họ đến Vương đô. Họ đã thay đổi các điều khoản trong nhiệm vụ. Thay vì chống lại Eight Fingers, anh sẽ chiến đấu chống lại Jaldabaoth, và anh sẽ được làm việc cùng với các mạo hiểm giả khác của Vương đô.

Sau lời chào đơn giản, Ainz và những người khác bước ra ngoài vì công chúa muốn nói chuyện riêng với hai quý tộc. Hầu hết các chi tiết của kế hoạch chiến đấu đã được quyết định. Tìm kiếm Sebas đã bị bác bỏ do thiếu thời gian và nhân lực. Tất cả những gì còn lại là chờ mệnh lệnh từ bên trên.

"Cuối cùng, tất cả mọi người, tôi cầu nguyện các vị thần để hi vọng tất cả mọi người ở đây có thể sống sót trở về và chiến thắng ... hy vọng của chúng tôi đặt trên người các bạn, hay đúng hơn, là trên Momon-san. May mắn sẽ đến với anh."

Sau khi nhìn Renner cúi đầu cầu nguyện, Ainz và những người khác lặng lẽ rời khỏi phòng. Những người ở lại là Raeven và hoàng tử thứ hai - Zanack Valurean Igana Ryle Vaiself - và Renner.

Khoảnh khắc Climb rời khỏi phòng, khuôn mặt Renner đã thay đổi, đôi mắt lạnh hơn giống như một hồ nước mùa đông. Zanack rùng mình khi thấy sự thay đổi của cô.

"Chúng tôi tình cờ nghe được các chi tiết từ căn phòng bí mật ..."

Căn phòng được thiết kế cho việc nghe trộm, và hai người đó đã được nghe từ trong đó.

"Có một câu hỏi mà ngươi không trả lời. Tại sao ngươi đưa đám vệ binh thành một chiến tuyến. Muốn hi sinh họ sao?"

Vệ binh rất yếu. Ngay cả những mạo hiểm giả yếu nhất còn mạnh hơn họ. Nếu họ bị tấn công, kết quả đơn giản là một cuộc tàn sát.

"Mồi."

Từ đó là những gì họ nghĩ.

"Những mạo hiểm giả đã nói: Đám quỷ cấp thấp của Jaldabaoth không được phép tràn vào Vương đô. Nếu đem đám vệ binh ra làm mồi, chắc chắn chúng sẽ xơi "no bụng" và trở nên chậm chạp, đúng không? " Renner mỉm cười.

Không thể giải quyết vấn đề trên thế giới này bằng những lời nói hoa mĩ. Tất cả đều có giá của nó. Không ai hiểu rõ điều này hơn những người cầm quyền, những người có trách nhiệm hạn chế sự hy sinh càng nhiều càng tốt.

Từ quan điểm đó, Renner là một lãnh đạo lý tưởng.

Tuy nhiên, con người là những sinh vật của cảm xúc, và cảm xúc của họ khi nghe tin về kế hoạch này là ghê tởm.

"Chắc chắn phải có một cách tốt hơn? Một số cách mà không liên quan đến việc hi sinh toàn bộ vệ binh?"

"Nếu có, chắc chắn Hoàng tử Zanack nói ra rồi, đúng không?"

Zanack rơi vào im lặng.

Đó là sự thật, gã không có một kế hoạch tốt hơn Renner. Gã cũng có những ý tưởng, chắc chắn, nhưng chúng hoặc là không thực tế hoặc không thể với các nguồn lực sẵn có. Tại thời điểm này, điều duy nhất gã có thể làm là thừa nhận rằng kế hoạch Renner là tốt nhất.

Raeven chuyển hướng nhìn qua vị hoàng tử đang lo lắng, và nói ra nghi vấn của bản thân.

"Ồ, cho phép thần hỏi. Tại sao lại giao cho Climb một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy?"

"Cùng lý do với việc quân đội của Onii-sama và Marquis Raeven đang tuần tra thành phố."

Zanack hiện tại đang tuần tra xung quanh Vương đô, làm ra vẻ hoàng tử quan tâm đến dân chúng. Hơn nữa, gã cũng lan truyền tin đồn đại hoàng tử ẩn nấp an toàn bên trong cung điện. Đề cao bản thân, hạ thấp đối thủ.

Điều đó có nghĩa Renner cũng làm điều tương tự- cho cấp dưới đi làm nhiệm vụ nguy hiểm để tăng danh tiếng cho bản thân?

Tuy nhiên, nếu nghĩ về cách Renner tiết lộ nỗi ám ảnh của cô với Climb ngày hôm qua, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây.

Cảm nhận được sự nghi ngờ, Renner tiếp tục nói

"Tất nhiên, Climb cũng có thể bị giết. Trong trường hợp đó, Lakyus sẽ phục sinh anh ấy. Cái giá không hề rẻ, tất nhiên, nhưng cũng không thành vấn đề. Và sau khi anh ấy được phục sinh, Climb sẽ bị suy yếu do việc tiêu hao sức sống. Trong thời gian đó, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Tôi chắc chắn sẽ không ai phản đối việc tôi chăm sóc cho một người đã chết và sống lại để làm theo lệnh của tôi. "

"Tôi hiểu rồi. Thật hợp lí. Tranh thủ tăng thêm tình cảm sao."

"- Lakyus có thể chết không?"

"Đó là một mối quan tâm hợp lệ," Renner nói với Raeven, người hơi cúi đầu xuống. "Nhưng tất cả đều đã lên kế hoạch. Thời điểm xuất kích, sẽ có những người khác bảo vệ cô ấy. Hội trưởng không muốn một người có thể hồi sinh người chết bị giết, nên cô ấy đáp ứng không chút do dự. "

"Có vẻ như tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của ngươi, em gái."

Đó là cô em gái cười rạng rõ như đóa hoa của gã. Zanack run lên.

Bên cạnh gã, Raeven cố gắng ngăn cản cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Chương 6: Trận Chiến Cuối Cùng Của Cuộc Náo Loạn

Phần 1

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 02:30

Ngọn lửa rực cháy trong rào chắn nhưng không hề tỏa nhiệt, làmcho người ta cảm giác như đó chỉ là ảo ảnh. Những mạo hiểm giả đứng ở phía trước trao đổi ánh mắt với nhau, tiếp đến họ lấy hết can đảm của và liều lĩnh tiến qua phía bên kia của bức tường lửa.

Tuy các Priest từ ngôi đền sử dụng ma thuật bảo hộ hệ hoảlên người họ, song những mạo hiểm giả vẫn phải nín thở vì sợ phổi của họ sẽ bị thiêu cháy.

... Mà chắc họ cũng biết là ngọn lửa sẽ không gây ra bất kỳ tác hại vật lý nào.

Một ý nghĩ chợt hiện trong tâm trí Lakyus khi cô quan sát bức tường lửa từ phía sau.

Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng bức tường lửa đó là vô hại. Nếu thứ đó không gây ra tổn hại nào thì phải có một lý do nào đó để Jaldabaoth thi triển nó. Đó là điều khiến Lakyus phải đau đầu.

Nếu mình đã không nghĩ ra được, cũng không cần phải lãng phí sức lực vào thứ đó làm gì. Trong tình cảnh này, ai có thể suy luận tốt hơn nhỉ... Evileye hay là Oji-sama?

Rào chắn từ ngọn lửa ma thuật giống như một ảo ảnh, không hề có sự kháng cự hay khiến người khác nóng bức, và như thế cô nhìn qua phía bên kia của bức tường lửa.

Lakyus lướt nhìn khuôn mặt lo lắng của các mạo hiểm giả đã đi qua rào chắn.

Mục đích của kế hoạch là nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ, nhưng việc lập tuyến phòng thủ trong Vương đô ngay giữa trận chiến là vô cùng khó khăn. Do đó, mọi người quyết định chia thành bốn nhóm với mỗi nhóm lấy mạo hiểm giả cấp Orichalcum làm nòng cốt. Nếu đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy nó giống như một con thú với bốn chân đang dang rộng.

Vì những mạo hiểm cấp Orichalcum được xem là trụ cột của nhóm nên tất nhiên là họ sẽ là người chỉ huy. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đầy sự bất an và căng thẳng. Lakyus hy vọng họ có thể vượt qua sự sợ hãi và truyền dũng khí cho những người đang đứng ở xung quanh.

Mình có nên đi tiên phong không?

Chắc chắn là có, nếu có một mạo hiểm cấp Adamantite như cô đứng ở tiền tuyến, chắc chắn sỹ khí của mọi người sẽ được nâng cao. Nhưng hiện tại Lakyus không có những đồng đội đáng tin cậy kề bên. Ngay cả khi cô là một mạo hiểm giả cấp Adamantite, một cá nhân của nhóm Blue Rose sẽ kém hiệu quả hơn so với một đội cấp Orichalcum. Vì thế cô đã chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng tiên phong cho họ.

Ngay cả khi họ đã đặt kỳ vọng vào mình, tiến thẳng vào trong và tạo một hiệu ứng cộng hưởng cũng chỉ làm tăng sự bất an mà thôi. Nhưng... ah, có lẽ mình nên đi đến phía trước và quan sát tình hình.

Với ý nghĩ đó, Lakyus bước qua bức tường lửa.

Thế giới của sự im lặng trải ra trước mắt họ. Những con đường cũng giống như bất kỳ con đường nào khác trong Vương đô, chỉ trừ một điều là không có sự tồn tại của con người và có vô số những ngôi nhà bị phá hủy.

"Chuyện gì đã xảy ra với người dân? Họ đang trốn ở đâu đó à? Không có mùi máu."

"Không phải đâu. Hãy nhìn xem, rất nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Tôi e là họ đã bị bắt đi rồi."

"Chúng ta cần phải cảnh giác với những con quỷ ẩn nấp trong các ngôi nhà, chúng ta có nên tìm kiếm từng căn phòng một không? Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian."

"Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta liên hệ với Lakyus-san và chờ đợi chỉ thị, phải không?"

"Vậy, hãy nhanh lên và-"

"Không cần phải vậy."

Như phản úng lại với câu nói vừa phát ra, đám mạo hiểm giả quay lại, nhìn về phía sau. Họ nhìn Lakyus, người vừa đến bằng ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.

"Những mạo hiểm giả cấp độ Copper và Iron sẽ ở lại tìm kiếm trong các ngôi nhà. Một đội cấp Mithril sẽ ở lại để canh gác. Những người còn lại triển khai đội hình và tiến tới. Có ai phản đối không?"

Tất cả lắc đầu tỏ ý không phản đối.

"Hành động thôi."

Lakyus bước đến đứng ngang với các mạo hiểm giả cấp độ Orichalcum. Sự im lặng khó chịu bao trùm xung quanh. Thật khó tin là nơi này từng có sự sống cho đến chạng vạng ngày hôm nay.

"... Nhắc mới nhớ, Momon-san liệu sẽ ổn chứ?"

Lakyus hiểu cảm giác bất an của họ khi giao phó mọi hy vọng lên người Momon.

"Anh ấy sẽ ổn thôi. Evileye cũng xác nhận là anh ta thậm chí còn mạnh hơn cả cô ấy. Vấn đề thực sự nằm ở kẻ đã chiến đấu với anh ta, chỉ huy của phe địch, Jaldabaoth. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, dù sao..."

Các mạo hiểm giả nghe thấy điều này và gương mặt của họ rũ xuống trong tuyệt vọng.

"Ah, xin lỗi, đừng quá lo lắng. Chúng ta chỉ cần làm những việc đã được giao phó, thế thôi."

"Etou, đúng là vậy. Tôi thừa nhận có chút ghen tị khi tôi phải đứng trong cái địa ngục này, nhưng tôi đoán là mỗi người trong chúng ta điều đã được giao những nhiệm vụ thích hợp nhất. Vì vậy, tất cả mọi người, tiến lên!"

Đứng ở đầu hàng ngũ, cùng các mạo hiểm giả cấp độ Orichalcum, Lakyus tiến về phía trước.

Lakyus nắm chặt thanh Quỷ Kiếm Kilineyram trên tay. Bề mặt thanh kiếm tựa như bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh.

Tiến bước chưa được bao xa, có âm thanh của một vụ nổ vang vọng từ đằng xa. Những người đang run rẩy là những mạo hiểm giả cấp thấp. Những người chuẩn bị cho một trận chiến là mạo hiểm giả tầm trung. Trong khi những kẻ quan sát xung quanh là các mạo hiểm giả cấp cao. Và người nhìn thẳng về phía trước là mạo hiểm giả thứ hạng cao nhất. Giữa nhiều phản ứng vì vụ nỗ, Lakyus nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh mắt sắc bén.

"Nhóm bên đó đã bắt đầu tham chiến."

Có lẽ không phải là nhóm của Tina.

"Nếu tiến độ nhóm của họ cũng như nhóm của chúng ta, hẳn là chúng ta sẽ sớm giáp mặt với kẻ địch."

"... Chuyện gì ở phía trên vậy?"

"Chúng ta đã cử người trinh thám trên đó, và không có bất cứ báo cáo gì từ họ cho đến lúc này."

"Ổn thôi. Có rất nhiều loại quỷ có khả năng bay. Nếu chúng nằm rải rác trong Vương đô, tình hình sẽ trở nên rất tệ. Vì vậy, chúng ta cần phải thu hút sự chú ý ở mặt đất, nơi chúng ta đang đứng."

"Có nghĩa là kế hoạch của chúng ta cơ bản là không thay đổi."

"Đúng vậy... hm, có thứ gì đó, cậu có nghe thấy gì không?"

"Etou, tôi có nghe. Tiếng chó sủa. Hey, Đó là thứ gì?"

Một magic caster có kinh nghiệm trả lời.

"Tuy không nhìn rõ lắm, nhưng tôi nghĩ chúng là Hellhound. Năng lực đặc thù của chúng là phun lửa. Tôi nghĩ đại khái level của chúng nằm ở mức 15."

"Khó đây... nói đến mới nhớ, level của Jaldabaoth và hầu gái côn trùng là bao nhiêu?"

Lakyus như đờ cả người khi không biết phải trả lời thế nào. Nếu cô nói cho họ sự thật, rất có thể quyết tâm của họ sẽ bị phá vỡ, nhưng nếu họ tiến vào trận chiến với một thông tin sai lệch về kẻ địch bởi vì cô đã nói dối, nó sẽ là một tai hại khủng khiếp. Cô cảm thấy khó khăn trong một lúc khi phải đưa ra quyết định, sau cùng cô nói với họ sự thật.

"... 150."

"Ehhh?"

Phản ứng tương tự nhau của mọi người khi nghe giọng nói của Lakyus.

"Hầu gái côn trùng có level thấp nhất cũng 150. Còn về Jaldabaoth theo ước tính level khoảng 200 hoặc hơn thế."

"Hả?!"

Mọi người bên cạnh Lakys đều sững sờ, dù đó chỉ mới là ước tính ban đầu. Ngay cả những mạo hiểm giả Orichalcum cao nhất cũng chỉ khoảng 80. Mặc dù người ta có thể chiến thắng một kẻ thù cao hơn mình 15 level, nhưng cố gắng chiến thắng một kẻ thù có level cao gần gấp đôi mình thì đúng là một trò cười. Không chỉ vậy-

"Chờ một chút! Cô đang nói Momon-san phải chiến đấu với con quái vật có level 200?"

"Đúng thế. Đó là lý tại sao tôi nói chúng ta chỉ nên làm việc trong khả năng."

"Nhưng cái đó không giống... cô đang nói đến một con quái vật level 200? Cô đang đùa tôi sao? Level của một mạo hiểm giả Adamantite mạnh mẽ là bao nhiêu?"

"Cùng lắm thì chúng tôi chỉ ở level 90."

"Vậy... Làm thế quái nào mà chúng ta có thể chiến thắng?!"

Những mạo hiểm giả nhìn quanh, cố gắng hít thở.

Lakyus không hề nói dối, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. Tuy Lakyus được đánh giá ở level 90, Evileye là hơn 150, nhưng nhờ đó mà cô ấy có thể kết luận suy đoán level con quái vật côn trùng và Jaldabaoth. Đó cũng là lý do tại sao Evileye không có mặt trong tuyến phòng thủ này.

Để nhanh chóng phục hồi lượng MP đã tiêu hao, cô ấy đã ngồi thiền và nghỉ ngơi. Tiếp đó, cô sẽ theo sau Momon tiến đến chỗ của Jaldabaoth nhằm hỗ trợ Momon trong trận chiến với Jaldabaoth. Lo sợ họ sẽ phải giáp mặt với con quái vật côn trùng một lần nữa.

Trong khi Lakyus đang chìm trong suy tư, cô cảm thấy tâm trạng não nề chung quanh như nhói lên trên da của mình. Nhuệ khí của mọi người đang giảm mạnh, và có những tiếng thì thầm về việc từ bỏ và trốn khỏi Vương đô.

Tất cả đều nằm trong dự đoán, mọi người đang mất dần tinh thần. Lakyus hiểu được bởi vì lần đầu cô nghe Evileye nói về cuộc chiến của họ, cô đã cũng có cảm giác như thế.

"Mọi người cũng đã nghe Evileye nói qua phải không? Momon là người có thể đối đầu với Jaldabaoth. Do đó, chúng ta nên đặt trọn niềm tin vào Momon-san, và thay vào đó chúng ta sẽ làm những điều trong khả năng của chúng ta."

"Nh-nhưng nếu Momon-san chiến đấu với Jaldabaoth, sẽ ra sao nếu con côn trùng kia xuất hiện ở đây?"

"Để đó cho chúng tôi, Blue Rose. Evileye có một vật phẩm đặc biệt cho phép cô ấy dịch chuyển đến chỗ chúng ta. Với lại cô ấy cũng có cách đối phó với con hầu nữ côn trùng. Vì thế cô ấy có thể bỏ qua chênh lệch và đánh bại ả ta."

Điều đó như một làn sóng khích lệ các mạo hiểm giả. Dường như tinh thần chiến đấu của họ đã được khôi phục.

Trong một khoảnh khắc.

Tiếng gầm rú của quái vật vọng đến từ con đường phía trước, cùng với đó là âm thanh của tiếng bước chân.

"Chúng đang đến. Chúng ta sẽ lập tuyến phòng thủ ở đây. Những người còn lại trên đĩa bay tản ra các tuyến đường phụ. Đường chính cứ để chúng tôi lo!"

Đám quái vật tiến đến trên đường chính. Chúng trông như những con chó to lớn, nhưng mắt chúng lại chứa đầy sự tà ác, và tại nơi mà đáng ra là nước dãi lại là ngọn lửa trào ra từ dạ dày.

Có 15 con Hellhound đang tiến đến. Đứng trước chúng là Lakyus đang nắm chặt thanh Quỷ Kiếm Kilineyram bằng cả hai tay.

"Lũ nhãi nhép, đừng có xem thường ta."

Cùng với lời cầu nguyện, Lakyus chém con Hellhound ra làm hai với một đòn duy nhất. Thanh kiếm linh động bao quanh cô như một lá chắn, ngăn chặn đòn tấn công của lũ Hellhound từ hai bên cánh. Cô đá văng một số con đang định cắn vào chân mình.

Lakyus nhanh chóng diệt gọn 6 con Hellhound, và đám còn lại tiếp tục tấn công các mạo hiểm giả khác. Những người yếu hơn xử lý từng con một, trong khi những mạo hiểm giả mạnh hơn tiêu diệt nhiều con Hellhound cùng lúc. Bằng cách này, số lượng kẻ địch dần dần sụt giảm. Bởi lẽ Lakyus đã giết gọn 6 con trong một lúc, những người còn lại cũng thế mà giải quyết gọn bọn chúng.

"Chăm sóc cho những người bị thương!"

"Không sao đâu, Lakyus-san!"

Tất nhiên, không hẳn là họ không bị thương chỉ là nó không đến mức nghiêm trọng. Xem xét việc cần phải tích trữ MP, đây là một khởi đầu suôn sẻ.

"Mọi người đứng ở hai bên, tôi lặp lại lần nữa! Tiến tới 50m và tái lập đội hình!"

Tiếng reo hò vang lên từ hai phía. Giữ chặt thanh kiếm trong tay, Lakyus tiến lến phía trước.

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 02:41

Ba người đàn ông chạy vào một con hẻm tối và hẹp. Không còn ai khác ở đó ngoài họ.

Ba người đàn ông đó là Climb, Brain và một tên trộm vốn là cựu mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum đã cùng nhau chiến đấu chống lại Zero.

Những mạo hiểm giả làm việc cho Marquis Raeven đảm nhận công việc tuần tra trên các tuyến đường trong Vương đô nhằm săn lùng những con quỷ xâm nhập qua các con đường và ngăn chặn chúng. Sở dĩ Climb nhận được sự trợ giúp của tên trộm là vì theo lời Marquis Raeven, ông ta đã tự yêu cầu mình được giúp sức cho Climb. Đó là để trả món nợ ân tình của Climb khi cậu chặn đòn tấn công của Zero đang nhắm vào ông và cũng đã chữa trị cho ông. Ngoài ra, Raeven cũng muốn trả ơn cho công chúa Renner.

Nhờ tên trộm quyết định lộ trình, họ đã không gặp phải bất kỳ con quỷ nào trên đường cho tới lúc này. Họ thậm chí không thể đến được tận đây nếu không có sự giúp đỡ của ông ta.

Tuy rằng họ có đủ tự tin khi đối mặt với lũ quỷ vượt trội hơn về sức mạnh và tốc độ, nhưng họ có thể sẽ phải chiến đấu với những kẻ sở hữu khả năng đặc biệt. Họ sẽ đứng giữa lần ranh giữa sự sống và cái chết bằng ý chí của chính họ, trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải chống lại các cuộc tấn công không chỉ là công kích vật lý bình thường.

Tuy chỉ mới quen biết trong thời gian ngắn, nhưng cũng vì thế, tên trộm hiểu rõ Brain và Climb là những người thiếu suy xét trong việc này, đó là lý tại sao ông tham gia cùng để tránh cho họ có hành động tự sát.

Brain thầm cảm ơn trong lòng khi đang vừa chạy vừa cúi thấp người để giảm thu nhỏ cơ thể. Dần dần kiến trúc các tòa nhà xung quanh bắt đầu thay đổi, số lượng nhà không phải nơi cư trú tăng lên. Dường như họ đã tiến gần đến mục tiêu.

"Này, tại sao chúng ta lại đi về phía nhà kho?"

Climb hỏi tên trộm khi ông ta quan sát khu vực xung quanh.

"Renner-sama đã nói nếu bọn chúng bắt giữ người dân và dùng họ làm tù binh, chúng sẽ cần một không gian đủ rộng để kiểm soát và giam giữ tất cả. Theo lập luận này, sẽ dễ dàng hơn nếu chia cách các cư dân và nhốt họ vào một cái kho lớn."

"Ra là vậy. Nếu gia đình họ bị chia cách, họ sẽ nghĩ là tất cả đang bị bắt làm con tin và ít có khả năng bỏ trốn. Nếu là như vậy, chúng ta cần phải nhanh lên... .Ngay cả khi chúng ta gấp rút quay lại đường chính, chúng ta vẫn cần phải chọn một lối đi an toàn."

"Cảm ơn. Chúng tôi tin tưởng vào ông."

Có nhiều việc cần làm sau khi giải cứu người dân. Không chỉ suy nghĩ về cách giúp họ thoát ra, một điều tối quan trọng là tuyến đường an toàn cho việc rút lui. Lựa chọn tuyến đường thích hợp là rất quan trọng, đặc biệt là khi họ phải di chuyển cùng với rất nhiều người dân.

Nhưng sự may mắn này có thể kéo dài bao lâu? Brain tự hỏi.

Nhiệm này này không khác gì là ra lệnh cho Climb đi chết.

Kể từ lúc kẻ địch bắt giữ người dân, hẳn bọn chúng đã có kế hoạch. Đổi lại, điều đó có nghĩa là người dân bị giám sát chặt chẽ. Về những gì mà anh đã nghe, chỉ huy của kẻ địch Jaldabaoth là một con quỷ có thể giết chết những mạo hiểm giả cấp Adamantite trong vài giây. Như vậy đám tay sai mà hắn sắp xếp canh gác cũng sẽ rất mạnh.

Sự chú ý của Brain hướng vào Climb, đang đứng ngay bên cạnh.

Cậu đã mặc bộ giáp trắng tinh của mình cho mọi người biết rằng cậu là hiệp sĩ của công chúa Renner. Lúc này, cậu đang vuốt ve bao tay của mình... hay đúng hơn là chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón áp út bên dưới lớp bao tay.

Gazef đã đưa cho cậu chiếc nhẫn này.

Anh ta nhận được chiếc nhẫn từ một người bà già đã từng là thành viên của Blue Rose. Theo truyền thuyết, chiếc nhẫn này là một món đồ cực kỳ hiếm sinh ra từ ma thuật cổ đại, có khả năng giúp một chiến binh vượt qua giới hạn của họ.

"Cậu phải sống sót để trả lại nó". Brain nhớ lại gương mặt Gazef khi anh ta nói ra câu đó.

Gazef không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác lạ vào lúc đó. Không giận dữ, phiền muộn hay tuyệt vọng. Anh ta biết rằng là một chiến binh phục vụ cho một vị lãnh chúa, sẽ có lúc anh phải đối mặt với trận chiến mà anh chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng thể chất cho Climb, anh ta đã cho cậu mượn chiếc nhẫn này.

Brain quan sát theo dấu hiệu trên tay của tên trộm khi ông ấy cảm nhận được sự hiện diện của sự sống. Nhìn lên trên, tầm mắt của anh hướng về phía sau của tòa nhà- trong khoảnh khắc đó, tim Brain gần như ngừng đập.

Ở trên mái của nhà kho gần đó là- dựa vào chiều cao và ngoại hình-một cô gái với mái tóc dài vàng hoe. Cô mặc một chiếc váy được thêu công phu từ vải trắng tinh khiết, và phía dưới váy- là một đôi giày cao gót lấp lánh như kim cương. Kết hợp với sự hoa lệ từ những chiếc nhẫn, đồ trang sức và vòng cổ, làm người ta nghĩ rằng cô gái đó hẳn phải là con gái của một quý tộc, hoặc một người thừa kế giàu có.

Thân hình của cô thật sự rất đẹp, được chiếu sáng bởi bức tường lửa, trái ngược với chiếc mặt nạ xương trắng của cô, tuy nhiên, sự bí ẩn của cô không hề giảm đi chút nào. Trái ngược với xuất hiện của mình, trông cô rất thờ ơ, như thể cô là một linh hồn trong một thế giới bão hòa.

Trang phục và màu tóc của cô hoàn toàn khác so với lúc đó. Quay lại thời điểm đó, nếu như nói cô được sinh ra từ màn đêm sâu thẳm, thì hiện tại, cô như được sinh ra từ mặt trăng. Nhưng cho dù thế, không nghi ngờ gì họ là cùng một người. Hình ảnh đã từng thiêu đốt linh hồn Brain giờ hòa nhập làm một với hình ảnh trước mặt.

Anh có thể chắc chắn rằng chính là thứ đó. Dưới lớp mặt nạ của cô gái đó là gương mặt của một con quái vật- Shalltear Bloodfallen. Dường như cô ta không để ý đến họ, nhưng nếu đó thực sự là con quái vật đã đứng trước mặt anh, cho dù họ có đứng xa thế nào đi nữa, họ sẽ bị giết ngay lập tức nếu bị cô ta phát hiện. Có cách nào mà họ có thể trốn thoát mà không mà không bị phát hiện không?

Hoàn toàn không thể.

Brain nhận ra điều này, cảm giác như anh đã đặt một chân vào khe băng nứt. Mồ hôi không ngừng toát ra từ cơ thể anh.

Brain ra hiệu cho Climb và tên trộm rằng anh có điều muốn nói. Nhận thấy anh đã phát hiện điều gì đó, hai người họ dừng lại và giữ đều nhịp thở.

Bây giờ phải làm gì? Mình nên làm gì nên thoát ra khỏi đây? Nếu chúng ta chiến đấu với ả, chắc chắn chúng ta sẽ bị giết. Ngay cả khi có cố gắng bỏ chạy, chúng ta vẫn sẽ bị săn đuổi và bị giết dù ở bất cứ đâu. Lúc đó mình đã sử dụng một lối thoát hiểm để trốn thoát, nhưng lúc này không có bất kỳ thứ gì như thế. Tại sao cô ta lại ở đây? Có phải là đang tìm mình không?

Brain mỉm cười cay đắng với ý nghĩ cuối cùng.

Nếu đã là thế, chỉ có một biện pháp trong hoàn cảnh này thôi.

"Climb-kun, tôi sẽ đi kéo dài một chút ít thời gian. Hãy tận dụng nó mà chạy trốn."

Brain quay qua nhìn tên trộm và cúi đầu.

"Tôi giao lại cậu ấy cho ông."

Không lãng phí thời gian để suy nghĩ lần nữa, Brain ngay lập tức nhảy lên tòa nhà nơi Shalltear đang đứng, đu mình lên không trung với một chuyển động duy nhất. Mặc dù anh không có kỹ năng leo trèo của một tên trộm, nhưng tòa nhà chỉ cao hai tầng, và lực tay của một Warrior dễ dàng giúp anh lên đó. Trên mái nhà, hình dáng Shalltear vẫn y như khi anh lần đầu gặp cô ta.

Tim Brain đập dữ dội. Anh rất sợ, sợ sẽ vượt qua những gì mà anh tưởng tượng. Ký ức tuyệt vọng về trận chiến ấy lại hiện lên trong tâm trí khi anh nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Cho dù vậy, anh vẫn lấy hết can đảm của bản thân để đối mặt với cô ta.

"... Phiền phức gì nữa đây?"

Giọng nói lạnh giá phát ra từ cô gái, chỉ hơi bị bóp nghẹt bởi chiếc mặt nạ.

Cô ta không nhận ra mình? Trò đùa gì đây?

Hành động khôn ngoan nhất lúc này là giả vờ không biết và quan sát phản ứng của cô ta. Với ý nghĩ đó, Brain lên giọng đáp lại.

"Tôi ở đây vì thấy một cô gái khả nghi trên mái nhà. Cô định làm gì trong Vương đô này?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi nên cho ta biết một con người như ngươi đang định làm gì ở đây. Có phải ngươi là kẻ duy nhất xâm nhập vào đây không?"

Tim anh nhảy lên một cái. Tuy không biết Climb đang trốn ở đâu, anh biết một điều là không thể rời mắt khỏi cô ta. Để phân tán sự chú ý của cô, anh lên tiếng.

"Cô đang tìm kiếm ai sao? Không phải tôi sao?"

"Tại sao ta phải tìm ngươi cơ chứ?"

"Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Ngay từ đầu tôi đã không thể quên được gương mặt xinh đẹp của cô."

"... Chắc ngươi đã nhầm với ai đó rồi nhỉ?"

Brain đơ người trong nháy mắt. Anh muốn hỏi cô ta để xác nhận họ có phải cùng một người không, nhưng ngay lập anh gạt bỏ nó. Đó là cô ta. Không thể nào khác được.

... Như cô ta nói, mình chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng để nhớ ư?

Nếu như đó thật sự không phải là trò đùa, nếu Shalltear thật sự không nhớ, thì nó có nghĩa là cô ta hoàn toàn không có chút bận tâm nào đến anh. Đối với một sinh vật có sức mạnh áp đảo như Shalltear, đó không phải là kiêu ngạo hay là tự phụ.

"Không...xin lỗi. Có lẽ... chắc là. Vâng, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Thật à? Hừ, cho dù ngươi có hiểu được, cũng chả có gì khác biệt. Nhưng để an toàn có lẽ ta nên giết ngươi thôi. Ngươi muốn sống chứ? Hay là chết? Nếu người quỳ trước và liếm giày của ta, có lẽ ta sẽ vui vẻ mà thay đổi ý định bỏ qua cho ngươi."

"Rất tiếc, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ chiến đấu."

Brain hạ thấp người tạo một tư thế rút kiếm trong khi từ từ hít thở. Kỹ thuật mà anh đang sử dụng, một tuyệt kỹ, [Field]. Không cần phải nói, mặc dù, Brain biết là nó vô dụng đối với Shalltear.

"Haaaa..."

Cái chết mang tên Shalltear nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ngươi không hiểu được sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta sao? Thật khó chịu..."

Thật sự, mình hiểu. Brain thầm nghĩ khi anh nhìn vào cô.

Nỗi sợ hãi mang tên Shalltear làm anh sợ đến mức muốn buồn nôn. Nó còn hơn cả những gì anh hiểu. Nhưng vì sao anh lại không bỏ chạy?

Khóe miệng anh nhếch lên khi nghĩ về điều này.

Nếu trái tim anh là một hồ nước, thì lúc này nó hoàn toàn yên ắng và tĩnh lặng. Ngay cả khi đối mặt con quái vật đã khiến anh phải bỏ chạy bằng mọi giá, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Sự bình thản này là điều đáng sợ.

Shalltear chậm rãi bước tới phía trước một lần nữa. Giống như lặp lai khoảnh khắc lúc đó, và chắc chắn kết quả dành cho Brain là thất bại hoàn toàn. Tất cả công sức, nỗ lực, sự cống hiến và cả giấc mơ của anh, sẽ lại dễ dàng bị phá vỡ trong sự khinh thường của một đứa trẻ phá nát một món đồ chơi.

Thật sự. Đó là cái cách mà ả làm.

Anh đã rất khiếp sợ.

Cho đến giờ, anh đã trải qua vô số trận chiến, đặt cược mạng sống của mình vào thanh kiếm trên tay. Đột nhiên phải thừa nhận sự sợ hãi về cái chết lúc này là rất ngớ ngẩn. Cuộc chiến này làm anh cảm giác như đang tự gieo mình xuống vách núi.

Chỉ có điều, cái cảm giác kinh hoàng tệ hại mà anh phải mang theo trên mình, từ nơi ẩn náu của đám cướp cho đến Vương đô, là sự ám ảnh vô hình.

Brain nhớ đến chàng trai trẻ phía sau.

Cậu ấy là một chàng trai yếu đuối, yếu hơn anh rất nhiều. Giữa cơn phong ba của cái chết, tuy cơ thể không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn đứng vững.

Và rồi Brain bật cười.

Ông già đó đã nói đôi khi con người sẽ phát ra một nguồn sức mạnh không tưởng, nhưng Brain biết điều đó là không thể đối với anh.

Anh không giống cậu ấy, một người sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình cho công chúa mà cậu hết lòng phục vụ, và anh cũng không thích Gazef, người dâng tấm thân và cuộc sống của mình cho nhà vua và đất nước. Ai cũng có thể làm điều đó, nhưng không phải là anh. Brain là người ích kỷ, một người chỉ làm việc mình thích.

Cho dù là như vậy... huh. Có lẽ đây mình điều mình có thể làm cho cậu ta, bằng cách kéo dài thời gian để cậu ấy trốn thoát.

Chậm rãi bước đi, Shalltear giơ ngón út của bàn tay trái, tiếp cận với một tốc độ chậm không tưởng.

Có phải là vì sức tập trung cao độ của anh đã làm cho thời gian của tất cả vật thể như đang chậm lại, hay là Shalltear cố chuyển động chậm rãi, kéo dài nỗi sợ hãi trong anh? Cảm giác như là cả hai, và anh mỉm cười một cách buồn bã.

Phải. Đó là cái cách mà cô ta làm.

Tuy cả hai mới chỉ gặp nhau được vài phút, Brain cảm thấy như anh hiểu rõ cô gái này hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác mà anh từng gặp.

Hai bước nữa, huh... hai bước trước khi cô ta tiến vào phạm vi thanh kiếm...

Anh muốn chạy, nhưng hơn cả thế, anh không buông bỏ vũ khí trong tay mình. Cuộc đời anh đã dành trọn cho thanh kiếm. Có lẽ thanh kiếm cũng có chung kết cuộc như anh.

Brain đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Với ý nghĩ đó, anh dõi theo bóng dáng của Shalltear bằng đôi mắt của mình.

"Sống vì kiếm... chết vì kiếm sao?"

Trong lúc đó, tâm trí của Brain trở nên trống rỗng. Kẻ địch là sự tồn tại xa vời, và ý chí của anh đã được mài dũa thành một thanh kiếm sắc bén.

Brain sử dụng [Instant Flash]. Đó là một võ kỹ mà không có đối thủ nào là con người có thể nhìn ra, chứ đừng nói là chống lại.

Nhưng anh vẫn không thể chạm vào con quái vật đang đứng trước mặt anh, ngay cả khi anh có kết hợp [Field] với [Instant Flash].

Ở mức độ đó, đối thủ của anh vẫn có thể chặn lại chỉ với hai ngón tay. Do đó, Brain pha trộn thêm một loại võ kỹ.

Bộ mặt của Gazef hiện lên trước mắt anh.

Nếu không phải vì anh ta, mình sẽ chẳng bao giờ kết thúc ở đây.

Anh đã từng nghĩ như thế, nhưng sau cuộc gặp gỡ ở Vương đô, cách suy nghĩ của anh đã thay đổi.

Brain bây giờ không cảm thấy gì khác ngoài tình bạn thân thiết với kẻ thù-không, đối thủ lớn nhất của anh. Anh đã chấp nhận mình sẽ chết ở đây và ngay lúc này.

Có lẽ lúc này đã quá muộn ... nhưng cảm ơn anh, đối thủ lớn nhất của tôi ... và cũng là người bạn thân nhất.

Cùng với đó, lồng ngực anh đã dịu lại. Nếu không phải là sự nhầm lẫn, anh đã tự cho phép mình chiến đấu. Ngay cả sự sỉ nhục trong quá khứ cũng đã biến mất.

"-Aaaaaaaaa!"

Brain hét lên như một loài chim quái dị. Nó đến từ sâu thẩm trong tâm hồn, mang theo toàn bộ sức mạnh của anh.

Anh lập tức thi triển [Instant Flash] ở tốc độ cực nhanh và hướng tới mục tiêu dựa vào thông tin thu được từ [Field]. Chưa dừng lại ở đó-sau đòn [Instant Flash], anh tiếp tục một chuyển động khác.

Chuyển động đó-

[Four simultaneous sword strikes].

Đó là kỹ năng của Gazef, rất giống với võ kỹ đã đánh bại Brain Unglaus tại giải đấu võ thuật, nơi họ lần đầu gặp nhau. Chuyển động đó làm Brain ngưỡng mộ, thậm chí anh còn tự nhủ phải học nó và bắt chước để hiểu rõ hơn về đối thủ của anh. Võ kỹ đó là một võ kỹ mà anh đã niêm phong cùng với lòng căm thù và oán giận của bản thân.

Nhưng bây giờ, vào lúc này, giải thoát bản thân khỏi mọi sự hoài nghi và hạn chế, Brain sử dụng võ kỹ này mà không chút do dự.

"Fourfold Slash of Light!"

Thật ra [Fourfold Slash of Light] có một nhược điểm.

Thi triển liên tiếp bốn đòn công kích sẽ tạo ra một áp lực lớn lên cơ thể và các đòn công kích sẽ bị phân tán theo nhiều hướng. Bởi vì độ chính xác của võ kỹ này rất thấp, ngay cả đối với chính người sáng tạo ra nó là Gazef Stronoff cũng chỉ sử dụng khi bị nhiều kẻ địch bao quanh.

[Fourfold Slash of Light] không gây ra nhiều đòn công kích như [Sixfold Slash of Light], nên sẽ dễ dàng hơn khi hướng tất cả các đòn công kích về phía đối thủ. Mặc dù vậy, khả năng tập trung các đòn tấn công vẫn rất khó.

Đòn tấn công hoang dã này vẫn chưa đủ khả năng tổn hại Shalltear Bloodfallen. Brain hiểu rất rõ điều này.

Có điều Brain sở hữu một võ kỹ mà Gazef không có. Đó là một võ kỹ tăng cường ý thức của người sử dụng đến cực hạn trong phạm vi của nó- [Field].

Bốn chuyển động hoang dại này đã được điều chỉnh trong chiến đấu bởi độ chính xác siêu phàm của [Field], theo định hướng mà Brain vạch ra cho chúng. Cả bốn đòn công kích đều trúng với độ chính xác tuyệt đối.

Ngay cả một anh hùng- những người vượt qua giới hạn của loài người- cũng phải khó khăn khi chặn đòn tấn công đó. Con người, cấu thành từ thịt và xương, và không thể nào chống lại nó cho dù có tập trung toàn bộ sức chịu đựng. Một đòn tấn công vượt qua cả ranh giới của cái chết.

Nhưng Shalltear Bloodfallen cũng là một người đứng trên nhân loại, đứng ở một vị trí mà không một ai có hy vọng vượt qua. Đối đầu với một người như cô ta, bốn đòn công kích liên tiếp còn nhỏ hơn cả một con ốc sên lê lết dưới ánh mặt trời.

"Hừ."

Shalltear khịt mũi về phía anh trong khi bàn tay cô di chuyển nhanh đến mức mắt người có thể thấy. Âm thanh kim loại va chạm vang lên xuyên qua màn đêm. Cảnh tượng đang xảy ra là bốn đòn công kích đồng thời bị lệch hướng và hòa quyện thành một âm thanh duy nhất.

Bốn đòn công kích bị đẩy lui, ảnh hưởng chút nào đến Shalltear.

Cô nhún vai, mỉm cười dưới lớp mặt nạ. Nụ cười đó không phải hướng vào tên chiến binh ngu ngốc đứng trước mặt, mà ở bản thân cô vì đã chơi với hắn cho đến lúc này.

Nhưng rồi, thời điểm kế tiếp, mắt Shalltear đã phải mở to.

Ngay lúc này, nếu ai đó chuyển đổi khả năng của họ thành dữ liệu và so sánh chúng, anh ta chắc chắn sẽ cỗ vũ cho Brain. Đó là một phép màu, giống như là mặt trời mọc từ phía tây, một cảnh tượng làm người khác tràng ngập trong sự kinh sợ và kính trọng.

"... Ehh?"

Ở ngay trước mắt, chiếc móng trên ngón tay út ở bàn tay trái đã bị rút ngắn. Một khiếm khuyết bé xíu chưa đến 1cm.

Shalltear nhìn lại. Nơi bị cắt đứt là cùng một vị trí được dùng để đẩy lùi các đòn tấn công.

Nghĩ kĩ thì, bốn đòn công kích chia thành hai cặp, một ở trên và một ở dưới. Chúng giao nhau tại nơi Shalltear chặn các đòn tấn công.

"... Mục đích của ngươi đây sao?"

"Kuh- Ahahahaha!"

Thình lình, gã đàn ông trước mặt cô bắt đầu cười thật lớn. Hắn điên sao? Shalltear tự hỏi. Nhưng điều này không phải như vậy. Nhiều khả năng, hắn đã cười một cách chân thành bởi sự thật là hắn ta đã cắt đứt móng tay của cô, nhưng cô không thể hiểu. Không lẽ hắn sẽ lại tiếp tục cố gắng làm vậy?

Móng tay và răng của Shalltear là vũ khí tự nhiên, có thể sử dụng vũ khí phá hoại đặc thù để loại trừ chúng. Tuy nhiên, đơn giản là chỉ cần chúng mọc trở lại với hiệu quả của ma thuật hồi phục, và chúng bền hơn so với vũ khí cùng cấp. Chúng không cùng một cấp độ với vũ khi ma thuật cấp Divine như Spuit Lance.

Vì vậy Shalltear không tài nào hiểu nổi nụ cười của người đàn ông này.

Cắt một mảnh nhỏ trên móng tay cô, cũng chả thay đổi được gì. Shalltear nhìn bốn ngón khác trên bàn tay trái của mình. Cho dù móng tay của ngón út có ngắn xuống một chút, nó vẫn dư sức xé nát cơ thể của một người thành nhiều mảnh.

"... Cắt đứt được móng tay của ta có nghĩa là người đã mạnh lên, vậy thì đã sao?"

Đôi mắt anh tràn ngập niềm vui sướng.

"Tôi rất biết ơn vì lời khen của cô. Thanh kiếm của tôi... cuộc sống của tôi đã không phải là vô vọng, sau tất cả. Cuối cùng, tôi vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa để đạt đến đỉnh cao!"

Đó không phải là một lời khen. Shalltear chỉ đang chế giễu anh.

Tuy nhiên, cô có thể nhận ra cảm xúc của anh là thật. Nói cách khác, người đàn ông này thật sự vui mừng về việc cắt một chiếc móng tay của cô.

Thần kinh của hắn có đang ổn định không vậy? Nghĩ lại thì, ngay từ lúc gặp nhau, hắn ta toàn lảm nhảm những lời vô nghĩa. Và nó làm cô cảm thấy khó chịu, thế nên sẽ tốt hơn là giết hắn ta một cách nhanh chóng. Với ý nghĩ đó, Shalltear bước về phía trước và-

-và tiếng nói của Demiurge truyền đến trong trận chiến.

Shalltear hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Bất chấp tất cả, cô nhìn về phía xa, nhưng không thể cảm nhận được.

"Có phải là tác dụng từ chiếc nhẫn của chủ nhân?"

Một trong những chiếc nhẫn Ainz đeo hoàn toàn che giấu anh khỏi tất cả các loại ma thuật chiêm tinh. Chiếc nhẫn này được cấp cho các Thủ vệ, nhưng nó cũng có thể xóa bỏ sự hiện diện của người cai trị Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Với một cảm giác hối tiếc khi không thể cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân, Shalltear quay đầu trở lại, và thấy rằng tên con người với cái đầu không bình thường đã biến mất.

Araa! Mình hoàn toàn quên mất gã lập dị này!

Sau khi quan sát xung quanh, Shalltear phát hiện hắn đã quay lưng lại với cô và nhảy vào một con hẻm. Hắn đã di chuyển trong khi cô đang phân tâm.

Không đời nào một kẻ tầm thường có thể thoát khỏi tay ta.

Nếu cô sử dụng ma thuật làm chậm dòng chảy của thời gian, cô có thể bắt kịp trước khi hắn tiếp đất. Không chút do dự, Shalltear thi triển ma thuật.

"Time Accelerator".

Không khí trở nên đặc quánh, Shalltear di chuyển xuyên qua nó với một tốc độ kinh ngạc, hướng về nơi người đàn ông đáp xuống. Khi cô bước xuống, cô quan sát tư thế nhảy xuống của kẻ như đang bị đóng băng kia. Tuy không thể tổn thương hắn trong khi ma thuật vẫn còn hiệu lực, nhưng cô có thể cho hắn một bất ngờ.

Thế cũng tốt. Ta sẽ mở rộng vòng tay để tiếp đón ngươi. Chắc chắn một con người như ngươi sẽ phải lấy làm vui sướng khi được ôm ấp bởi một người tuyệt đẹp như ta.

Khóe miệng Shalltear cong lên khi cô nghĩ về biểu cảm mà cô có thể thấy trên gương mặt của hắn. Ngay trước lúc ma thuật kết thúc, cô đáp xuống mặt đất, cảm nhận được của ai khác đứng gần đó.

- Kia là?

Đó là một chàng trai trẻ tuổi trong bộ giáp trắng tinh khiết cùng với một kẻ có khuôn mặt gian xảo bên cạnh.

Brain chạy vào con hẻm và nhìn lên, nhưng Shalltear đã không còn ở đó.

Cô ta không đuổi theo mình sao? Không, điều đó không đúng, mục đích của cô ta là muốn mình dẫn cô ta đến chỗ những người khác, giống như lúc đó?

Anh đã không lên kế hoạch chạy trốn lúc đầu. Anh chỉ đơn giản là nghĩ đến việc kéo dài thời gian cho Climb và người kia trốn thoát bằng cách nhảy xuống.

Mọi hành động của Brain là muốn giúp Climb trốn thoát. Đó là lý do anh thực hiện màn trình diễn trốn chạy này.

Nhưng trong khi anh bỏ chạy, anh cảm thấy một cái gì đó không nên có. Một cái gì đó từ Climb và trên trộm, những người đã vẫy tay với anh.

Có lẽ nào-

Tâm trí Brain đầy ấp những cảm xúc -phẫn nộ và thất vọng.

Khuôn mặt anh méo mó bởi cơn thịnh nộ, anh kéo theo hai người họ, nắm lấy cổ áo của họ và tiếp tục chạy. Nó rõ ràng còn chậm hơn so với khi chạy một mình, nhưng Brain không còn đủ bình tĩnh để cân nhắc việc này.

Sau khi chạy được một đoạn, và sau nhiều lần kiểm tra để đảm bảo Shalltear không bắt kịp họ, anh đẩy Climb vào một bức tường gần đó. Vì Brain không còn tỉnh táo kiểm soát sức mạnh của bản thân, Climb bị đập mạnh vào bức tường.

"Tại sao? Tại sao cậu lại không chạy?!"

Tuy hiện tại cảm xúc của Brain như giọt nước tràn ly, anh vẫn đủ lý trí để giữ cho bản thân không hét lên thành tiếng.

"Đó... đó là..."

Brain nắm lấy tay Climb một lần nữa.

"Đó là cái gì chứ?! Cậu đang lo cho tôi sao?! Rõ ràng tôi đã nói là hai người hay chạy đi còn gì!"

"Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trước đó, cậu chỉ nói một vài điều và bỏ chạy. Đây đâu phải lỗi của Climb-kun!"

Sau khi nghe lời nói của tên trộm, Brain bình tĩnh trở lại. Sự thật là anh đã không giải thích bất cứ điều gì. Anh gắng hít thở thật sâu.

"... Thứ lỗi cho tôi, Climb-kun. Tôi dường như đã phát điên."

"Ah, không, tôi mới là người cần xin lỗi, tôi đã không lưu ý đến lời nói của anh."

"Không, tôi mới là người có lỗi và tôi thực sự xin lỗi. Nhưng chỉ là... có chuyện xảy ra."

"Hey, Unglaus-san, đã xảy ra chuyện gì thế? Có thể là chúng ta chỉ mới quen nhau, nhưng lúc này, cậu trông như một người hoàn toàn khác, giống như một người mới làm quen với thanh kiếm."

"Đứng ở đây rất nguy hiểm. Tôi sẽ nói cho ông biết khi chúng ta di chuyển. Tôi chỉ có thể nói là đã gặp một con quái vật ngang tầm với Sebas-san."

Ba người họ di chuyển một cách thận trọng. Đây là một điều may mắn khi họ không gặp phải Jaldabaoth trong lúc chạy trốn, nhưng cứ dựa vào sự may mắn mà tiếp tục di chuyển sẽ chỉ có một kết thúc tồi tệ.

"Có điều... cậu không hề bị thương, có phải là thắng rồi không? Hay là... không, cậu giải quyết bằng lời nói?"

"Không phải vậy. Bằng thanh kiếm này... tôi đã... móng tay của cô ta."

Brain nói với niềm vui sướng tràn trề. Không có nhầm lẫn với điều đó- anh, Brain Unglaus, đã cắt một chiếc móng tay của con quái vật mang tên Shalltear Bloodfallen.

"Tôi đã chém đứt móng tay của cô ta."

Brain không ngừng lặp đi lặp lại. Anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát niềm vui dâng trào từ sâu thẳm trong trái tim mình, nhưng ngay cả như vậy, anh đã thực run lên vì xúc động.

"Tôi... tôi hiểu. Chém đứt móng tay ... Tôi đoán làm việc đó với một thanh kiếm là khá ấn tượng ..."

Tên trộm lắc đầu và run lên một chút.

"... đó là móng tay của một kẻ mạnh ngang ngửa với Sebas-sama. Ông không nghĩ là cô ta rất mạnh sao?"

"Vậy à? Đúng như mong đợi của Brain Unglaus..."

Brain vật lộn với vẻ phấn khích đầy nữ tính của mình khi anh đắm chìm trong lời khen ngợi. Anh lắc đầu xóa bỏ những ý nghĩ điên rồ đó.

"Climb-kun, không, Climb. Sau khi gặp Sebas-sama, cậu hiểu mà, phải không? Có những kẻ mạnh hơn tôi ở khắp nơi. Ngay cả một người như Momon cũng có thể đạt đến level của Sebas-sama. Vì vậy, giữ lấy điều này trong tâm trí, khi tôi bảo chạy hãy nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù cậu có có gắng giúp đỡ, cũng chỉ cản trở mà thôi. Hãy hứa với tôi, lần sau, đừng đặt câu hỏi với lời nói của tôi mà chỉ cần làm theo thôi."

"Tôi... tôi hiểu."

"Tốt rồi. Cậu đang phục vụ công chúa mà phải không? Vì vậy mà cậu có thể chịu đựng luồng sát khí chết chóc của Sebas-sama đúng không? Thế nên hãy xem nó là ưu tiên hàng đầu của cậu."

Brain vỗ vào vai của Climb. Và quay lại nhìn về hướng mà họ đã chạy.

Tại sao? Tại sao cô ta không đuổi theo mình? Có lý do nào sao? Mình không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Có thể nào là vì khu nhà kho này?

Brain nhớ lại lời của Renner.

Không lẽ nào cô ta và Jaldabaoth cùng tìm kiếm một thứ? Nếu là như vậy, cô ta là thuộc hạ của Jaldabaoth sao?

Nếu gặp một con quái vật khủng khiếp như Shalltear Bloodfallen, hành động khôn ngoan nhất chính là từ bỏ nhiệm vụ và bỏ chạy ngay lập tức, nhưng liệu Climb có làm vậy không? Sau khi nghe Brain thuyết giáo, lẽ ra cậu phải nghe theo và chạy trốn.

Đây có thật sự là chuyện tốt?

Đó là chuyện tốt khi quan tâm đến sự an toàn của Climb, nhưng đôi khi người ta lựa chọn đặt cuộc sống của họ vào nguy hiểm vì lợi ích của một ai đó, và mệnh lệnh thực hiện một nhiệm vụ tự sát từ công chúa Renner là một chuyện như vậy.

Brain không biết gì về cuộc sống của Climb trước khi cậu nhận được cái tên ấy, hoặc là vì sao cậu ta lại trung thành với 'Golden Princess' như vậy. Dù vậy, Brain không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu can thiệp vào quyết tâm thực hiện mệnh lệnh từ công chúa Renner của Climb.

Brain kéo tên trộm vào một chỗ, và nói chuyện với ông sau khi đảm bảo Climb không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy họ nói chuyện.

"Hey, ông có nghĩ để Climb ở lại đây là ý hay không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đảm bảo cho cậu ta quay về nhà an toàn hơn là hoàn thành nhiệm vụ?"

"... Cậu thật sự là một người dịu dàng nhỉ?"

"Rõ vớ vẩn. Xét việc ông tình nguyện trợ giúp cho một nhiệm vụ tự sát như thế này, tôi nghĩ ông mới thật sự là một người dịu dàng hơn đó."

Tên trộm cười với vẻ hổ thẹn, và nhìn người thành niên trẻ tuổi đang bối rối trước mặt.

"Nên nói như thế nào nhỉ... nhìn thấy cậu trai trẻ đó chiến đấu một cách vất vả làm tôi nhớ đến mình lúc còn trẻ, cho dù chỉ đồng hành trong một thời gian ngắn. Tôi nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của cậu về việc này. Dù vậy..."

Đôi mắt tên trộm ánh lên một niềm tin mãnh liệt và rực rỡ.

"Đó là con đường mà cậu ấy đã chọn. Chúng ta không có quyền ép buộc cậu ấy thay đổi."

Brain thở dài.

"Tôi đã quá quan tâm đến cậu nhóc đó. Tôi khá chắc chắn cậu ta cảm thấy thế nào về công chúa, dựa vào ánh mắt và cái cách mà cậu ta phản ứng khi bị đặt trong nguy hiểm. Địa ngục của một đứa trẻ? Cậu ta thật thà và thô lỗ. Vì vậy mà... cậu ta trông như một tên trộm đang để mắt đến kho báu quý nhất của Vương quốc."

"Đúng vậy. Cậu ấy có thể chết, nhưng ít nhất thì đó là lựa chọn của cậu ấy."

Cùng với đó, Brain giữ vững quyết tâm của mình.

"Vậy thì chúng ta tốt nhất nên di chuyển. Không biết khi nào Shalltear sẽ đuổi theo chúng ta."

Phần 2

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:38

Các mạo hiểm giả từ cung điện rút lui về các chướng ngại vật ở phía sau. Vệ binh được lệnh phòng thủ cho đến khi vết thương của các mạo hiểm giả được chữa lành.

Một khi các mạo hiểm giả đã đi qua khe hở trên rào chắn, nó ngay lập tức được khôi phục với các tấm ván và các mảnh vụn khác.

Không còn ai ở phía trước các chướng ngại vật. Điều này có nghĩa nơi đây là tiền tuyến.

Nhìn từ đằng sau, vệ binh có thể thấy các mạo hiểm giả với dáng vẻ tơi tả đang khập khiễng lui về phía sau. Vết cào còn mới và vệt cháy xém như trang trí trên bộ giáp của họ, còn máu tươi thì không ngừng chảy ra.

Hơn nữa đằng sau họ là bức tường lửa đang thiêu đốt bầu trời. Họ đã tiến sâu khoảng 150m vào lãnh thổ kẻ địch. Quả thật, họ sợ hãi khi Vương đô quen thuộc trong tư tưởng của họ, nó giống như là linh tính, biến thành một thế giới hoàn toàn xa lạ; lãnh thổ thật sự của kẻ địch.

Các mạo hiểu giả đã lấy những vật dụng trong các ngôi nhà ở xung quanh và tháo rời chúng ra để tạo thành các chướng ngại vật. Vệ binh đã nghĩ rằng nó sẽ là một chướng ngại vật hữu ích, nhưng lúc này dường như chúng rất nhỏ bé và vô nghĩa. Cảm giác như nó sẽ sụp đổ khi gặp phải đòn tần công đầu tiên.

"Không sao đâu. Những con quỷ không đuổi theo các mạo hiểm giả. Kẻ thù không lựa chọn tấn công, chúng ta có thể lập một phòng tuyến vững chắc. Không vấn đề gì, chúng sẽ không tấn công."

Một ai đó lại lặp đi lặp lại những từ này. Họ muốn che giấu sự lo lắng của bản thân và mong muốn còn sống quay trở về nhà. Ông lặp đi lặp lại lời cầu nguyện với vị thần của mình.

Có 45 người đàn ông đứng đây bảo vệ chướng ngại vật. Họ sử dụng giáo và mặc áo giáp da. Trong số đó có một người đàn ông đội chiếc mũ giáp, Bona Ingray. Ông là một trong số những đội trưởng vệ binh được huy động tối nay.

Tuy nói là đội trưởng, thật sự thì ông cũng không khác mấy so với các vệ binh khác. Vóc dáng của ông không có gì đặc biệt, cũng không phải tâm trí ông đặc biệt nhạy bén. Những vệ binh trẻ tuổi còn mạnh hơn và nhanh nhẹn hơn so với ông. Ông được đảm nhận vị trí này vì ông đã làm một vệ binh cho đến 40 tuổi, và cũng vì không có ai khác đảm nhận nó.

Khuôn mặt ông tái nhợt, tay nắm thật chặt cây giáo cho đến khi các ngón tay trắng bệch. Nhìn kỹ, người ta có thể thấy đôi chân của ông đang không ngừng run rẩy. Ông nhìn chằm chằm về phía trước chỉ vì ông không muốn nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Tư thế không chút tin cậy nào của ông chỉ làm tăng sự bất an của các vệ binh.

Một lần nữa, đúng như dự kiến, coi đây như là lần đầu tiên họ phải đặt mạng sống của bản thân vào làn ranh của trận chiến.

Vương quốc đã chiến đấu với Đế quốc nhiều năm, quân lính luôn được gửi đến bình nguyên Kattse. Nhưng các Vệ binh được giao nhiệm vụ bảo vệ thành phố, do đó họ không được điều đến tiền tuyến. Bởi vì điều này, rất nhiều người dân đều ao ước nhận được vị trí này, những người không muốn chiến đấu chống lại Đế quốc. Nhưng vào lúc này-

Họ đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với mâu thuẫn giữa của những gã nông dân say rượu, nhưng chưa bao giờ họ đối mặt với một tình huống mà phải chiến đấu đến chết. Vì thế mà nỗi sợ hãi trong họ thậm chí còn tăng thêm. Lí do duy nhất khiến họ không bỏ chạy là vì họ biết bỏ chạy là một tội lỗi không thể tha thứ.

Cho dù sống sót, họ vẫn sẽ bị quy tội không bảo vệ thành phố. Đó là lý do tại sao họ không bị điều đến chiến trường. Nếu họ thất bại trong việc bảo vệ thành phố, họ chắc chắn sẽ bị điều ra tiền tuyến trong cuộc chiến tiếp theo với Đế quốc.

"Mình sẽ từ bỏ công việc của một vệ binh nếu có thể sống sót sau chuyện này."

Bona tự lẩm bẩm với chính mình, và nhiều người đứng ở xung quanh cũng đồng ý.

"Ông còn nhớ những mạo hiểm giả đã nói gì không?"

"Chúng ta đang nói về chuyện phải làm gì nếu gặp phải Hellhound, Great Hellhounds, Gazer Devils và Demon Swarms?"

"Đúng vậy. Có ai biết cách chống lại chúng không? Đặc biệt là điểm yếu của chúng, hay cái gì đại loại như vậy."

Không ai trả lời; họ chỉ biết nhìn nhau.

Vẻ mặt Bona như muốn nói "thật vô dụng". Khi ông nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của những người khác, ông quay đi và đâm mạnh cây giáo xuống đất.

"Chết tiệt! Đám mạo hiểm giả không giải thích rõ hơn chút sao?"

Các mạo hiểm giả đã chia sẻ thông tin với các vệ binh trong tình trạng bị thương nặng và đang rút khỏi chiến trường. Họ chỉ nói tên của chúng với các vệ binh, không nói chúng trông như thế nào, hoặc làm cách nào để chống lại chúng.

Tuy nhiên, thật quá khắt khe nếu đổ hết lỗi lên các mạo hiểm giả. Vệ binh và mạo hiểm giả không có cách thức trao đổi phù hợp, và kết quả là số lượng thông tin được chia sẻ trở nên hạn hẹp. Thực tế thì, việc sử dụng những vệ binh không biết gì để tạo lập tuyến phòng thủ chỉ có thể đổ lỗi vệ binh cấp cao. Ngoài ra, không phải tất cả vệ binh đều không biết gì về ác quỷ. Một vài người trong số họ có thể đã học được điều gì đó về kẻ địch.

Một trong những trung đội vệ binh đã gửi một số thành viên của họ đến hỗ trợ các mạo hiểm giả rút lui, và đã học được nhiều thứ trong quá trình này.

Mà nhóm vệ binh này lại không có hành động gì bởi vì chỉ huy của họ đã bị đóng băng vì sợ hãi và thậm chí không dám quay nhìn mạo hiểm giả rút lui, và ông ta không muốn giảm số lượng vệ binh canh gác chướng ngại vật.

"Bọn họ được trả tiền nhiều hơn chúng ta để làm cùng một việc! Bọn họ phải chiến đấu vất vả hơn. Cho đến chết!!"

Mốt số người gật đầu khi Bona hét lên.

"Tính mạng của chúng ta đang bị đe dọa! Bọn họ không nên bỏ chạy và để lại tất cả cho chúng ta!"

Bona gọi những vệ binh đứng gần đó. Những người ở xa nhìn chằm chằm vào ông với một ánh mắt lạnh lùng, trong khi những người đứng gần ông cũng la hét và tỏ ra bất mãn với các mạo hiểm giả.

"Chúng đang ở đây!"

Nghe thấy âm thanh cảnh báo; Bona trông như đang bị bóp nghẹt.

Những con quỷ bắt đầu xuất hiện từ phía cuối con đường.

Dẫn đầu bọn chúng là một con quỷ trông như một sinh vật lai giữa người và ếch. Da của nó có màu vàng, lấp lánh với đống chất nhờn nhớp nháp. Toàn thân nó bao phủ với những khối u lớn, trông giống như gương mặt của một người bị ép ra từ bên trong.

Miệng của nó đủ rộng để một nhát nuốt gọn một người đàn ông, và cái lưỡi dài bất thường bắt đầu nếm mùi vị trong không khí.

Theo sau nó là những con Hellhound, như thể đang chời đợi con mồi.

Sau nữa là những con quỷ trông như một con người bị lột hết da và bắp thịt được bao phủ trong loại dịch thể đen nhờn.

Tổng cộng có 50 con chó quỷ, một con quỷ thân thể sưng phồng bao lấy khuôn mặt, và 6 con quỷ lột da.

"Bọn chúng đông quá!" Bona gào lên trong khi không ngừng rung chuông. "Chúng ta không thể chống lại chúng! Chạy đi!"

"Khỉ thật!" một âm thanh tức giận vang lên. "Ngậm cái mõm chó của mày lại!"

Bỏ qua tiếng kêu than oán trong tuyệt vọng của Bona, các vệ binh nhìn vào đồng đội của họ, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

"Nghe này! Tất cẩ những gì chúng ta cần làm là đâm chúng với mũi giáo! Giết chúng không phải là việc của chúng ta! Chỉ là để kéo dài thời gian! Tất cả chúng ta sẽ làm điều đó!"

"Chúng ta sẽ làm điều đó". Một số người lặp đi lặp lại lời này, và sau đó là một người khác thực hiện.

"Hell yeah! Xông lên."

Ngay cả những vệ binh, gương mặt đầy sợ hãi, cũng nắm lấy ngọn giáo trong tay và đứng vào hàng ngũ.

"Mọi người cùng lên nào."

Ai nào đó nắm lấy Bona và kéo ông đến vị trí của mình. Không có thời gian để chơi đùa.

Những con quái vật gào lên, và bắt đầu cấu xé hàng rào với một tốc độ không thể tin nổi. Ngọn giáo của các vệ binh đâm thẳng vào chúng từ những khoảng trống đang ngày càng lan rộng trên hàng rào.

Tiếng kêu la đau đớn của đám Hellhound vang lên khắp xung quanh. Những con chó bị đâm trúng vội vã rời xa hàng rào.

Chúng bước quanh hàng rào và hú lên, di chuyển trong khi quan sát tình hình.

Một vài vệ binh tăng thêm lực đẩy của ngọn giáo vào những con Hellhound ở gần thông qua các khoảng trống, khiến chúng phải lùi lại.

Dần dần, khuôn mặt của các vệ binh bắt đầu phấn chấn trở lại.

Nụ cười của những con quỷ phía sau hàng rào thật kinh tởm, và các vệ binh vẫn còn thấy bất an vì họ không biết ý định của chúng là gì. Tuy nhiên, thời gian này vẫn đang rất thuận lợi. Nói cho cùng thì công việc của họ không phải tiêu diệt ác quỷ.

"Ch-chuyện gì thế?!" Một vệ binh phát ra một tiếng kêu duy nhất khi anh ta nhìn thấy những gì diễn ra trước mặt mình.

Kẻ địch đã xếp thành một hàng chỉnh tề, ngoài tầm với của ngọn giáo.

Chuyện này hoàn toàn khác với những cuộc tấn công loạn xạ nãy giờ. Vệ binh càng lúc càng cảm thấy bất an hơn. Giá mà họ biết được những gì mà đám Hellhound sắp làm, họ đã có thể thay đổi đội hình hoặc làm một cái gì đó. Trong lúc này, tất cả những gì họ có thể làm là đâm ngọn giáo vào giữa các khoảng trống.

Và khi họ nghĩ việc dùng ngọn giáo đâm vào chúng là tất cả những gì họ phải làm, lũ quái vật mở rộng miệng của chúng, nhiều người nghĩ cảnh này giống như là hàm răng cả chúng lệch ra ngoài. Màu đỏ trong cổ họng của chúng không phải là thịt, mà là lửa.

Nhưng tia lửa đỏ thẩm đồng loạt bắn vào hàng rào, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Trong mắt của các vệ binh không còn gì ngoài những ngọn lửa.

Mặc dù ngọn lửa bắn ra rất mạnh, nó vẫn không thể thiêu cháy hàng rào trong vài giây. Nhưng điều này không tạo ra nhiều khác biệt đối với những vệ binh bên kia hàng rào.

Tiếng hét vang lên khắp nơi. Đôi mắt của một số người bị thiêu cháy, trong khi phổi và cổ họng của những người khác bị cháy đen vì đã hít phải ngọn lửa. Cuối cùng, tất cả họ ngã xuống. Những vệ binh còn sống là những người đứng ở hai bên, còn những người ở trung tâm đã không ai còn thở nữa sau khi dính phải ngọn lửa.

"Đây-là số phận của chúng ta!"

Những lời không ai muốn nghe thoát ra từ miệng của Bona. Ông nhanh chóng vứt ngọn giáo xuống đất và cởi bỏ mũ giáp, tất cả chỉ để giúp ông chạy nhanh hơn.

Những vệ binh khác như bị choáng. Họ cũng nghĩ đến việc rút lui, dĩ nhiên, không ai trong họ có tư tưởng như ông.

Bona bỏ chạy với một tốc độ mà người bình thường khó mà diễn tả được. Những vệ binh sống sót nhìn vào bóng dáng của Bona đang xa dần.

Tuy nhiên, cuộc tháo chạy ông đã đột ngột dừng lại bởi một con quỷ rơi xuống từ bầu trời.

Một con quỷ với cơ thể căng phồng bay trên trời mà không có cánh, và một tiếng "rắc" phát ra khi nó đáp trên lưng của Bona. Bona kêu lên đau đớn. Mặc dù có thể giết ông một cách dễ dàng, nhưng con quỷ đã không làm vậy. Tuy nhiên, phải có một lý nào đó sau những việc nó làm, nhưng chắc chắn đó không phải là lòng thương xót.

Con quỷ há miệng nuốt trọn cơ thể Bona. Cái bụng phình to của nó hầu như không thay đổi ngay cả khi nó đã nuốt trọn cơ thể ông ta vào trong bụng- không, đã có vết phồng mới, với một khuôn mặt xuất hiện trên đó.

Mặc dù thật khó để nói, nó trông như là gương mặt của Bona.

Tuy âm thanh của hàng rào đang bị phá vỡ vang đến tại các vệ binh, họ vẫn không di chuyển. Thay vì nhiều người hợp thành một chướng ngại chống lại ác quỷ, hàng phòng thủ đã vụn vãi như một đống que diêm.

Lũ quỷ xuyên qua hàng rào bao vậy các vệ binh. Một âm thanh như bị bóp nghẹt phát ra từ họ, báo hiệu rằng họ sẽ phải chết ở đây.

Nó được đáp lại bằng tiếng cười của lũ quỷ, chế nhạo đám vệ binh ngu ngốc.

Một trong số các vệ binh ngước lên bầu trời, cầu nguyện với thần của mình sẽ đến giải cứu.

Điều đáp lại anh ta là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Anh nhìn thấy một đám người là bay trên bầu trời. Hai trong số đang hỗ trợ người thứ ba, một người mặc bộ giáp đen tuyền. Anh khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm và ở mỗi tay cầm một thanh cự kiếm.

"Tôi là mạo hiểm giả Momon. Lùi lại!!! Để chúng cho tôi."

Tuy là họ ở khoảng cách khá xa, tiếng nói vẫn rất rõ.

Hai người hỗ trợ bay theo phía sau. Chiến binh bóng tối tăng tốc, như thể anh bị đẩy về trước bởi một lực tác động từ đằng sau, bay theo quỹ đạo parabol và chấm dứt ở giữa đường. Anh trượt trên mặt đất giống như không có ma sát, chủ động phanh lại sau khi cắt đầu của một con Hellhound khi lướt qua nó.

Cả hai bên đều dừng lại để xem cảnh tượng kịch tính này. Xung quanh bao trùm trong sự yên tĩnh.

"Hellhound... đó là toàn bộ? Có đông hơn cũng thế thôi!"

Lũ Hellhound tiến đến chỗ chiến binh bóng đêm Momon từ khắp mọi hướng. Trong giây lát chúng đã bao vây anh, tạo thành một hàng rào không lối thoát.

Thậm chí có cố gắng tránh chúng với thanh kiếm, anh vẫn sẽ bị cắn nát bởi những con Hellhound ở xung quanh. Dù cho có cố gắng giết chết con chó trực tiếp tấn công, anh vẫn sẽ bị hội đồng cho đến chết bởi những con còn lại. Trúng phải một đòn công kích của lũ chó săn sẽ phá vỡ sự cân bằng của một người và khiến anh ta không thể chống lại các đợt tấn công tiếp theo.

Đây là một chiến lược tàn bạo dựa vào ưu thế số lượng để giành chiến thắng.

Vẻ bi thương trên gương mặt các vệ binh là lẽ tự nhiên, nhưng không một ai trong họ biết gì về người có sức mạnh thật sự.

Những thanh cự kiếm liên tục chém giết, thay đổi hẳn không khí xung quanh

Mọi người có mặt đều không nói nên lời.

Một đòn công kích duy nhất. Một người bình thường cùng lắm cũng chỉ có thể giết được một con Hellhound. Thế nhưng, ngay cả chủ nhân của những đường kiếm đó chỉ là một con người, thì một đòn lấy mạng kẻ địch cũng không phải người bình thường có thể làm được. Một đòn cắt Hellhound làm 4 khúc, con quái vật mà các vệ binh không hi vọng đánh bại. Momon đã dốc toàn lực vào nhát chém, do đó anh đã mất thăng bằng. Vẫn con những con Hellhound khác, và bây giờ dường như rất khó để tránh đòn tấn công của chúng.

Tuy anh mặc bộ giáp mạnh mẽ, những con Hellhound có hàm răng và móng vuốt có thể cắn nát cả thép. Và sẽ không có cách nào để sống sót sau khi nhận thương tích từ những đòn tấn công của lũ Hellhound.

Trong mắt các vệ binh, họ đang hình dung vị cứu tinh đang ở trước mặt họ sẽ phải nhận vô số thương tích.

Tuy nhiên, nghĩ vậy vẫn còn quá sớm.

Momon không cố gắng ép cơ thể mình lấy lại cân bằng, nhưng vẫn có đà. Chiếc áo choàng đỏ thẩm tung bay, tựa như một cơn lốc lửa. Chuyển động mềm mại giống như đang khiêu vũ, Momon bước nhẹ trên mặt đất, trong khi thanh kiếm quét ngang từ trái sang phải, tiếng gầm rú phát lên từ chúng.

Lũ Hellhound bị chém làm đôi, cơ thể chúng bị văng ra xa do lực quay từ thanh cự kiếm. Những con còn sống đều lùi ra xa.

"Chỉ... chỉ hai đòn?"

Tiếng xì xầm của các vệ binh như đại diện cho tiếng lòng của họ. Mà đúng hơn, sau khi nhìn vẻ uy nghi vừa rồi, họ không cò nói được gì.

"Kế tiếp... là Devourers và Gazer Devils, huh. Nhàm quá."

Sau khi lẩm bẩm với chính mình, Momon sải bước đến chỗ lũ quỷ. Không có sự thận trọng hay cảnh giác nào trong từng bước đi, như thể đang đi dạo trong khu vườn. Bình thường, những vệ binh sẽ cảnh báo anh dừng lại, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh như vậy, không còn ai nghĩ đến việc đó.

Điều duy nhất mà người ta có thể làm dõi theo từ đằng sau trong khi người chiến binh vĩ đại đó đang chiến đấu.

Không thể chịu nổi áp lực từ người đàn ông đang đi đến một cách tự nhiên, con quỷ mắt đỏ rống lên và nhảy bổ vào anh.

Một nhát.

Những phần cơ thể bị chém văng theo nhiều hướng.

Momon không dừng bước dù là một giây. Anh tiếp tục đi, như thể con quỷ mắt đỏ chưa hề tồn tại, như thể anh đang ở một nơi hoang vắng.

"... Không thể tin được."

Như thể phản ứng với lời nói của vệ binh, con quỷ Devourer mở rộng cái miệng giống như bộ hàm của một con rắn có thể nuốt chửng con mồi. Sâu tận bên trong cổ họng, người ta có thể thấp thoáng trong đó là ngọn lửa rực cháy. Hình ảnh của những gương mặt chịu dày dò đau đớn lòi ra từ cơ thể của nó, và tiếng la hét của những linh hồn gánh chịu số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Devourer ăn linh hồn của nạn nhân để tạo ra những tiếng than khóc đầy sợ hãi và gây ra cái chết cho bất cứ sinh vật nào.

Tuy nhiên, trước đó, Bona và đầu con quỷ Devourer đã bị chặt ra từng khúc.

Thanh kiếm đã chém bay đầu chúng và ghim sâu vào lòng đất.

"Không có vấn đề gì nếu mọi người giết nó trước khi nó kịp gào khóc."

Cùng với đó, Momon đi ngang qua, giật mạnh thanh cự kiếm khỏi cái xác.

Chỉ trong vòng 10s, anh đã tiêu diệt những con quỷ mà các vệ binh không thể đánh bại.

Đám vệ binh reo hò. Đó là âm thanh vui sướng của những người được cấp giấy ân xá khỏi cái chết một cách thần kỳ.

Mặc dù ngập tràn trong lời ca tụng, Momon không mảy may chú ý tới, chỉ bình tĩnh nói với các vệ binh.

"... Tiếp đến, tôi sẽ dẫn dắt các mạo hiểm mở đợt phản công. Mọi người chỉ cần giữ vùng phòng tuyến thêm chút nữa thôi. Ah, vì tôi đã tiêu diệt hết bọn chúng, nên làn sóng tiếp theo sẽ không đến sớm đâu. Nabe, Evileye, hai người có thể đến đón tôi."

Hai magic caster hạ xuống từ bầu trời để đón Momon. Và Momon đã được nâng lên không trung, anh quay sang nói các vệ binh một điều cuối cùng.

"Tôi sẽ giao chiến với boss bên phe địch. Cho đến lúc đó, hãy bảo vệ người dân. Trông cậy vào mọi người."

Các vệ binh thở dài khi họ nhìn Momon bay khỏi khu vực này.

Nếu như một anh hùng đã đặt niềm tin vào họ, họ sẽ bảo vệ nơi này bằng cả mạng sống

"Nee~! Lấy chướng ngại vật đến đây! Chúng ta sẽ cần chúng để ngăn chặn bước tiến của địch! Sửa chữa những chỗ đã bị phá hỏng!"

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:44

Lakyus dẫn đầu nhóm tấn công bao gồm các mạo hiểm giả xếp hạng Mythril và Orichalcum. Tia đứng bên cạnh cô, và họ cùng nhau tiến lên.

Trước khi đảm nhận vị trí này, cô đã cân nhắc rất nhiều lần. Bất cứ người nào có thể dùng ma thuật hồi sinh đều không nên xuất hiện ở tiền tuyến. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Lakyus sẽ làm giảm sút sĩ khí của mọi người. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo cho trận chiến giữa Momon và Jaldabaoth, vì lẽ đó mà Lakyus không nên ở hậu phương.

Họ tránh tuyến đường mà Momon đã đi, lựa chọn tuyến đường khác dẫn họ đến chỗ các vệ binh lập rào chắn. Những gì mọi người nhìn thấy là vũng máu lênh láng trên đường và những khối thịt năm rải rác khắp nơi. Tất nhiên, rào chắn đã bị phá hủy hoàn toàn, không có dấu hiệu nào cho thấy nó từng tồn tại.

Để tránh việc tạo ra quá nhiều tiếng ồn, các mạo hiểm giả hợp thành một nhóm và rón rén tiến về phía trước. Tuy nhiên, sau khi đi được khoảng 30m, họ rẽ vào một góc và bị bao vây bởi lũ quỷ.

Khi mới bắt đầu trận chiến, các mạo hiểm giả, với khả năng chiến đấu cao, có lợi thế áp đảo, nhưng dần dần, cán cân sức mạnh bắt đầu dịch chuyển. Lí do là vì số lượng của kẻ địch quá đông so với sức chiến đấu đơn lẻ của mạo hiểm giả. Số lượng quái vật quá nhiều, cứ như những con quỷ trong khu vực này đều tập trung đến đây vậy.

"Giữ vững vị trí! Tiếp tục chiến đấu !"

Lakyus kích hoạt ma thuật hỗ trợ cho nhóm của mình. Tất nhiên, không một ai trong các mạo hiểm giả sẽ rút lui. Họ biết trận chiến này quan trọng đến thế nào.

Ngược lại với nhiệm vụ của Evileye là loại bỏ những thứ rác rưởi có ý định cản trở Momon, nhiệm vụ của họ là gây sức ép lên lũ quỷ, tránh chúng trở thành chướng ngại.

Theo lẽ đó, chiến đấu với lũ quỷ, là một cách hỗ trợ đắc lực cho nhóm Momon. Trong khi họ chiến đấu ở đây, cơ hội chiến thắng của Momon sẽ được nâng cao.

Cuộc chiến dần trở nên khốc liệt và tiếng va chạm của kim loại trộn lẫn với nhau, âm thanh của ma thuật được kích hoạt và kỹ năng đặc thù được sử dụng- Ngọn lửa phun ra thiêu cháy thân thể con người- tất cả hòa lại với nhau trộn lẫn trong sự hỗn loạn.

Gương mặt Lakyus nhăn nhó sau khi xác nhận tình hình. Những lời của một mạo hiểm giả nào đó động lại trong tâm trí cô.

"Lũ ác quỷ đang mạnh lên."

Chẳng lẽ chúng đã mở ra cánh cửa nối liền với thế giới quỷ, và thậm chí là triệu hồi những con quỷ mạnh hơn? Bức tường lửa đó là ranh giới giữa hai thế giới? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ để mọi việc tiến triển như thế này? Cho dù họ có đánh bại Jadalbaoth, họ có thể lập lại bình yên vốn có hay không? Tất cả những việc này có ý nghĩa gì không?

"Không phải lúc nghĩ đến điều này!"

Lakyus hét lên, những lo lắng trong cô cũng giảm bớt.

Nếu cô không hành động, cô sẽ không bao giờ hiểu được. Vì lẽ đó, Lakyus rút thanh kiếm của mình.

"Bắn ra!"

Một trong những thanh kiếm nổi lơ lửng trên vai cô bay lên và phóng đi theo lệnh của cô. Với một tốc độ như xé rách không gian, nó phóng xuyên qua miệng con Hellhound, tiêu diệt nó đến mức không còn gì lưu lại.

Nhìn xung quanh, Lakyus nhận ra rằng họ đã bị bao vây. Cuộc tiến công vốn vĩ chỉ mới bắt đầu đã phải dừng lại, và kể từ lúc họ bị bao vây bởi nhiều lớp quái vật, không ai có thể hỗ trợ họ nữa. Không còn gì khác ngoài chiến đấu.

Nhóm tiên phóng vứt vũ khí hư hại sang một bên và thay thế bằng vũ khí dự phòng. Các magic caster cạn mana thi triển ma thuật bằng cách sử dụng [scroll] hoặc [wand] thay thế. Họ đã sử dụng toàn bộ vật dụng có thể.

Nằm ở vòng ngoài là những mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum, trong khi vòng trong là những mạo hiểm giả xếp hạng Mithryl chịu trách nhiệm bảo vệ những người bị thương và các magic caster cạn MP.

Chuyện này thật tệ... nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ suy yếu dần và bị đánh bại. Lại một lần nữa chúng ta không thể đánh bại Jadalbaoth sao?

Một tiếng kêu vang lên, Lakyus quay đầu lại, cô nhìn thấy một chiến binh bị đánh gục bởi một con quỷ.

"Chém!"

Trước khi Lakyus phản ứng, Tina đã ngay lập tức ám sát con quỷ, rút ngắn khoảng cách.

Người chiến binh ngã xuống đã được một mạo hiểm giả khác chăm sóc. Thật tốt khi anh ta vẫn còn sống, nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ. Hiện tại đã không còn ai sử dụng được ma thuật trị thương đã chứng tỏ là lượng MP của các Priest sử dụng ma thuật thần thánh đã hoàn toàn cạn kiệt.

Chúng ta phải rút lui.

Nếu tuyến phòng thủ này thất bại, họ sẽ được chuyển đến một tuyến khác. Lakyus không thể để họ chết như thế này. Cô xem xét các tình huống có thể xảy ra nếu Momon bị đánh bại, và nhận ra rằng cô sẽ phải hết sức thận trọng về hành động này.

Rút lui trong khi hoàn toàn kiệt sức là hết sức khó khăn. Sẽ tốt hơn nếu họ rút lui trong khi vẫn còn sức lực.

"Rút lui-"

Lakyus ra lệnh rút lui, trong khi cô đang thở hổn hển thì một con quỷ rơi xuống từ bầu trời.

Nó cao khoảng 3m, và cơ bắp được bao phủ trong lớp vảy giống như một loài côn trùng. Và một cái đuôi trông giống như con rắn.

Cái đầu của nó là một cái hộp sọ rực cháy, và trong hốc mắt tối đen là ánh sáng trắng rực rỡ.

Trên cánh tay mạnh mẽ của nó đang cầm một cái chùy khổng lồ.

Trên lưng nó mọc ra đôi cánh như cánh dơi. Với một lần đập cánh, nó tỏa ra một làn sóng đóng băng cả không khí, và một làn sóng linh hồn rung chuyển kinh hoàng kèm theo. Tuy được ma thuật [fear-resistance] bảo hộ nên họ không cảm thấy hoảng sợ, đây là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của con quỷ, nó mạnh hơn bất kỳ con quỷ nào họ gặp cho đến lúc này.

Mồ hồi tuôn ra như thác đổ.

"-Tệ thật."

Trong tình trạng MP dồi dào và sức mạnh của các mạo hiểm giả đầy đủ, có lẽ họ đã có thể đánh bại được nó. Nếu họ biết nhiều thông tin hơn về kẻ địch và sau này chiến đấu với nó, có lẽ họ sẽ chiến thắng, nhưng hiện tại không có một điều kiện nào được đáp ứng. Evileye, người có hiểu biết sâu rộng và ma thuật mạnh thì không ở đây. Gagaran, người có khả năng chống lại các đòn tấn công của đối thủ và ngay lập tức tận dụng lợi thế để phản công cũng không có ở đây. Tia có thể khéo léo né tránh các đòn tấn công của đối thủ và phản công với kỹ năng ninjutsu của cô, cũng không có ở đây. Chỉ có hai người đang kiệt sức là ở đây.

Cô quay sang nhìn Tina và cô ấy đã gật đầu để nói rằng mình đã sẵn sàng chết. Lakyus nắm chặt thanh kiếm Kilineyram bằng cả hai tay và hướng về phía con quỷ. Vào lúc này, một mạo hiểm xếp hạng Orichalcum đứng gần đó nắm lấy vai cô và hét lên.

"Chúng tôi sẽ giữ chân nó! Cô chạy đi."

Bắt gặp một cái nhìn bất ngờ trên gương mặt của Lakyus, ông tiếp tục nói.

"Nếu cô còn sống, cô còn có thể sử dụng ma thuật hồi sinh. Do đó, chúng tôi sẽ không cho phép cô chống lại nó. Cô phải sống vì mọi người để hồi sịnh họ."

Một nụ cười nam tính đầy quyến rũ của mạo hiểm giả. Một nụ cười rất hợp với một mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum như ông. Những mạo hiểm giả xung quanh ông cũng đồng loạt gật đầu.

Nếu suy xét vấn đề một cách bình tĩnh thì họ đã đúng. Thay vì chuẩn bị cho cái chết, cô nên nghĩ đến việc sống sót, cô có thể hồi sinh lại những người đã chết trong trận chiến.

"Nguyên liệu cần cho một lần phục sinh là rất tốn kém. Mọi người phải trả một cái giá đắt cho mạng sống của mình."

"Này, không phải cô nói là niềm kiêu hãnh của công chúa hay một điều gì đó sao?"

"Cứ để cho bọn quý tộc chết tiệt chi tiền cho việc này! Bọn họ chắc chắn có tiền!"

Và chỉ cần như thế, giống như đang đi dã ngoại, các mạo hiểm giả tách khỏi nhóm. Không hề có thảo luận, thậm chí một cái liếc mắt với nhau cũng không- họ đồng loạt đi đến trước mặt con quỷ.

Nhin cái cách vô tư mà họ bước đến cái chết, Lakyus cắn chặt môi và quay đi.

"Xông lên với toàn bộ sức mạnh! Hãy trụ vững tới cùng!"

Cùng với đó, cô tấn công lũ quỷ, nâng thanh Kilineyram trong tay. Cô hoàn toàn tin tưởng khả năng phòng thủ từ bộ giáp và ma thuật của mình. Từ bỏ việc phòng thủ, cô chuẩn bị mở đường máu vượt qua lũ quỷ.

Cảm giác như thân thể bị xé ra từng manh, da thịt như bị từng con dao găm chặt, Lakyus nghiến răng chống lại đau đớn. Cô biết rõ cơ thể mình đã đến giới hạn, vì vậy cô lẳng lặng sử dụng ma thuật trị thương. Mặc dù Lakyus hoàn toàn có thể sống sót trong cuộc chiến này, nhưng cô không thể làm điều đó mà không dốc hết toàn bộ sức mạnh.

"Haaaaaaa!"

Lakyus chuyển hầu hết MP của mình vào thanh Kilineyram. Những ngôi sao lấp lánh trên thanh kiếm bắt đầu tảo sáng với hào quang chói lòa, và thân kiếm phình ra.

"Siêu kỹ! [Dark Blade Mega Impact]!"

Một làn sóng xung kích phát ra theo chiều ngang giải phóng một luồng sức mạnh hắc ám trong phạm vi rộng lớn. Một lượng lớn các con quỷ cấp thấp bị tiêu diệt do sức công phá của dòng năng lượng vô thuộc tính.

Chính xác thì hô to tên kĩ năng là không cần thiết, nhưng hiệu quả cũng không tồi chút nào. Tuy nhiên-

"Vẫn... chưa... đủ?!"

Trong đôi mắt mệt mỏi của Lakyus chỉ hiện ra quang cảnh một bức tường dày đặc lũ quỷ cấp thấp. Mặc dù cô vừa thổi bay đi rất nhiều trong số chúng trong một lần, lỗ hổng cô vừa tạo ra lập tức được lấp đầy.

Ngay lúc này, Lakyus trông thấy đằng sau những con quỷ- một tia sáng của kim loại lóe lên, một tiếng thét phát ra từ một người đàn ông.

"[Sixfold Slash of Light]."

Sáu đường kiếm đồng thời chém vào lũ quỷ.

"[Sixfold Slash of Light]! [Pace of the Wind]! Hooooh!"

Một lần nữa, bảy con quỷ bị chém chết như dùng con dao nóng cắt một miếng bơ. Độ sắc bén của nó làm cô liên tưởng đến ||Razor Edge||, một thanh kiếm có thể chém đứt bất cứ thứ gì, và làm lũ quỷ vô tri phải khiếp sợ.

"Thông nát ass bọn chúng."

Hưởng ứng theo tiếng thét dữ dội của Gazef, một hàng rào những ngọn thương xuất hiện ở đằng sau.

Không thể nhầm lẫn thứ ánh sáng lóe lên từ vũ khí đó. Vô số những ngọn thương đâm tới từ phía sau Gazef. Đó là những hiệp sĩ bảo vệ cung điện và quân lính. Một lực lượng gồm hàng trăm binh sĩ tràn ngập con hẻm.

Nhận thấy số lượng đối thủ gấp đôi chúng, vòng vây của lũ quỷ bắt đầu sụp đổ.

Tiếng reo hò vui mừng vang lên, và các mạo hiểm giả tơi tả bắt đầu rút lui, được quân lính che chắn.

"Tại sao- Stronoff-sama đang làm gì ở đây?"

Không phải ngài ấy ở lại bảo vệ cung điện và hoàng tộc sao? Như thể đáp lại lời của Lakyus, gương mặt Gazef nhìn sang hướng khác.

Lakyus dõi theo tầm nhìn của ông, và đôi mắt cô mở to. Có bốn Priest và bốn Magic caster đang bảo vệ một ông già. Trên đầu ông ta là chiếc vương miệng mà chỉ có một người trong vương quốc được phép đội. Cơ thể ông đã được mặc áo giáp mạnh mẽ.

Đức vua Ranpossa III.

Đây là một nước cờ vô cùng nguy hiểm.

Tuy cơ thể ông được bảo vệ bằng bộ giáp, nhưng đòn tấn công của những con quỷ có thể dễ dàng xuyên thủng lớp thép. Ngoài ra, ngay cả khi ông được bảo vệ, vẫn có khả năng ma pháp phòng ngự bị phá vỡ và khiến ngài bị thương. Và đức vua vẫn là một người bình thường, nên ngài vẫn có thể chết bởi ma thuật. Kể cả ma thuật phục sinh có thể tác dụng lên ngài, đức vua vẫn không thể chịu nổi việc sinh mệnh bị tiêu hao do tác dụng từ việc phục sinh.

"Đức vua đã tuyên bố- 'các bạn bảo vệ sự tồn vong của Vương đô hay là tôi?' Chỉ có một trả lời. Bảo vệ thân thể của nhà vua là bổn phận của tôi. Trong trường hợp đó, đây là chiến trường nơi chúng ta phải chiến đấu! Tấn công!"

Binh lính gào lên như vừa cắn thuốc, và lao ầm ầm về phía trước.

Cà hai đội quân va chạm với nhau, nhưng khi mọi người nghĩ lợi thế đã quay lại, cơ thể của một mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum bay qua không trung, va vào bức tường gần đó và để lại một vũng máu đỏ tươi.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Giống như muốn nói "Đến đây đi", cơ thể khổng lồ của con quỷ dừng lại ngay phía trước đám binh lính.

Có những con quái vật không thể bị đánh bại chỉ với một người.

""Stronoff-sama! Hãy giúp tôi một tay!

"Tất nhiên."

Giọng nói theo sau câu trả lời của Gazef làm mắt của Lakyus phải mở to.

"Khoan đã nào. Không cần một chiến binh tuyệt vời trợ giúp sao?"

"Và một Ninja rất tuyệt vời nữa chứ."

Không thể lẫn âm thanh đó vào đâu được. Tuy nhiên, Lakyus vẫn kêu lên vì ngạc nhiên, hầu như không thể tin vào tai mình.

"Gagaran! Tia!"

Cả hai người họ từ từ bước đến trước mặt cô. Họ đã trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho trận chiến.

"Hey. Tôi sẽ khó chịu nếu cứ nằm yên một chỗ, thế nên tôi đã hỏi xin Stronoff-sama mang theo."

"Chiến thôi."

Nó không phải như thế này. Cô đã nói là họ bị cấm tham gia chiến đấu sau khi được hồi sinh. Thông thường, người ta cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ trên giường và có như vậy thì họ vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù vậy, họ vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc chiến này, đó là lý do vì sao họ vẫn quyết định tham chiến.

Tất cả mọi người lại kề vai nhau là sức mạnh lớn nhất mà cô nhận được.

Lakyus cầu nguyện bằng cả trái tim.

Cô cầu nguyện cho Momon sẽ đánh bại Jaldabaoth, và đánh đuổi những con quỷ ra khỏi Vương đô.

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:46

"Tôi thấy hắn rồi."

Nhìn về đằng trước, người ta có thể thấy một con quỷ đeo mặt nạ đang đứng ở trung tâm quảng trường, không hề có ý định che giấu bản thân. Mặc dù không nhìn thấy sự xuất hiện của những con quỷ khác, Evileye không ngu ngốc đến mức tin là bọn chúng không có ở đây.

Sau khi nhận thấy họ đang đến gần, Jaldabaoth quay lại và cúi chào lịch sự. Chỉ có một ý nghĩa đằng sau mọi việc.

"Một cái bẫy... làm gì giờ, Momon-sama?"

"Không quan trọng là có gì đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta sẽ san bằng tất cả."

"Chỉ vậy thôi."

Giọng điệu của Momon đã không con nghiêm trọng và hình thức như lúc đầu, có lẽ những lần phiêu lưu cùng nhau đã làm họ thân thiết hơn. Với ý nghĩ như vậy, Evileye chuyển sang cách nói bình thường. Nếu cô tiếp tục che giấu con người thật của mình, một khi bắt đầu chiến đấu nghiêm túc, có lẽ họ sẽ tách ra ngay lập tức.

"Có vẻ như mọi thứ đều theo đúng kế hoạch."

Từ phía sau, âm thanh của tiếng trống và tiếng hô chiến đấu vang lên. Để đảm bảo cho Momon có thể chiến đấu với Jaldabaoth, vệ binh cũng bắt đầu tấn công. Đây là cơ hội duy nhất mà họ có. Như vậy, biện pháp duy nhất cứu vãn cho tình hình hiện tại là đánh bại Jaldabaoth.

"Ahh, đây dường như là số phận. Đây là lúc cho trận chiến cuối cùng. Momon-sama... những kẻ khác hãy để cho tôi và Nabe. Momon-sama nên tập trung toàn lực chiến đấu với Jaldabaoth."

"Hiểu rồi. Trong tình cảnh này, khi đã cùng tôi tiến xa đến nước này, vậy thì lúc tôi đánh bại Jaldabaoth và trở lại trong chiến thắng, cô sẽ đi cùng tôi chứ? Hãy hợp tác với Nabe trong trận chiến này, tôi mong là cả ba chúng ta sẽ trở về cùng nhau."

"Vâng, Momon-sama."

Ba người họ đáp xuống trước mặt Jaldabaoth. Evileye nhìn xung quanh, và từ một căn nhà liền kề với quảng trường, một cô hầu xuất hiện.

Cô ta mang một chiếc mặt nạ giống với lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ta, với một biểu cảm cố định.

Hẳn không chỉ có một mình cô ta.

Jaldabaoth đã biết ai là người mạnh mẽ hơn giữa cô và hầu nữ côn trùng. Lúc này bên cạnh họ còn có thêm Nabe, một magic caster, người có thể mạnh ngang với hắn, không có cách nào để hắn ta tham chiến một mình. Có lẽ hắn dự định sử dụng lực lượng áp đảo của lũ quỷ, hoặc là một thủ hạ có sức mạnh tương đương để phục kích? Cả hai khả năng này làm Evileye tràn đầysợ hãi.

Tại nơi cô hầu gái đứng, nhiều người mang mặt nạ tương tự như cô ta cũng xuất hiện.

Tất cả họ đều trang mặc trang phục hầu gái.

Và số lượng là...

"... Có bốn người sao?!"

Có tổng cộng năm người sở hữu sức mạnh tương đương với cô. Hai chọi năm sẽ là một sự khác biệt quá lớn về sức chiến đấu. Cuộc chiến dường như không thể thắng ngay từ khi bắt đầu.

"Chết tiệt! Tôi đã đánh giá thấp lực lượng của Jaldabaoth!"

Nếu cứ tiếp tục thế này, họ này bị áp đảo bởi số lượng tuyệt đối, và tiếp sau đó là những cô hầu sẽ can thiệp vào trận chiến của Momon và Jaldabaoth.

Trong một trận chiến, chỉ một chút trợ giúp cũng có thể tạo ra khác biệt giữa chiến thắng và thất bại, giống như trận chiến với hầu nữ côn trùng.

"Vậy năm người bọn họ sẽ giao lại cho cô."

Nói xong, Momon nắm lấy thanh kiếm trong tay, sải bước tự nhiên về phía Jaldabaoth. Khi vẻ uy nghi của anh khuất dần, trái tim của Evileye trĩu nặng nỗi buồn. Giá như cô có thể để bản thân mình cuốn theo chiếc áo choàng đỏ thẩm của anh ấy, có lẽ nó sẽ xóa đi tất cả sự bất an và tuyệt vọng trong lòng cô.

Evileye thầm trách chính mình cũng một phần muốn nắm lấy tay anh ấy.

Ngay từ đầu cô đã đến đây với một quyết tâm quyết tử. Cho dù kẻ thù của cô có mạnh hơn nhiều so bản thân, cô cũng không muốn làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ như cầu xin giúp đỡ. Và lời nói trước đó của Momon rõ ràng cho thấy anh ấy tin tưởng cô đến nhường nào. Một người đàn ông như anh ấy sẽ không bao giờ trở nên độc ác hay nhẫn tâm.

Hướng đến suy nghĩ đó, anh dứt khoát nói với hai người sau lưng. Nếu đó là Evileye và Nabe, hai người chắc chắn sẽ giữ chân kẻ thù cho đến khi tôi quay trở lại trong chiến thắng, hay một điêu gì đó tương tự như thế.

Một ngọn lửa rực cháy từ sâu thẳm trái tim Evileye.

"Ta đến đây, ác... quỷ!"

Momon thét lên, và chém thẳng vào Jaldabaoth. Một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Để tránh cho hai người kia bị cuốn vào, Momon gây áp lực lên Jaldabaoth, từ từ ép hắn đến nơi khác.

"Giờ thì, tôi sẽ lo 3 người và hai người còn lại giao cho cô, thế nào?"

"Cô chắc chứ? Tôi nghĩ mình vẫn ổn với 3 người.

"Hừ." Nabe bật cười.

"Cô lo hai người, còn tôi sẽ lo liệu 3 người."

Evileye cảm thấy mình đã nằm được phần nào tính cách của Nabe, và mỉm cười.

Nói thẳng ra, ấn tượng của Evileye về Nabe như một đối thủ dần thay đổi, cô xem Nabe như một Magic caster đồng cấp có thể đứng cạnh Momon.

Thật ra, nếu chỉ có Momon và Nabe, mình có thể tháo chiếc nhẫn và tiết lộ hình dạng thật sự của mình... Mà, trước hết cần phải sống sót cái đã.

"Cô thật sự là kiểu người cứng đầu. Được rồi, tôi chấp nhận. Tôi sẽ giải quyết hai người kia thật nhanh chóng và sau đó quay lại hỗ trợ cho cô. Chiến đấu như thể cô muốn sống- sao vậy?"

Evileye có cảm giác tất cả những người có mặt- cả cô hầu gái và Nabe- tất cả họ đều nhìn cô. Như thể họ đã lên kế hoạch cho mọi thứ trước đó, hoặc thứ gì đại loại vậy.

"Không, không gì cả."

Sau câu trả lời lạnh lùng, Nabe bước sang một bên.

"Mặc dù tôi xử lý ba người trong số bọn chúng, đối thủ của chúng ta sẽ quyết định ai là người đánh với chúng ta."

Những cô hầu bị dụ ra là hầu nữ côn trùng, hầu nữ tóc hai bím, và hầunữcó mái tóc xoăn. Những cô hầu ở lại với Evileye là hầu gái tóc búi cao và hầu gái tóc dài.

"Tên tôi là Alpha. còn đây là Delta. Chúng tôi sẽ là đối thủ của bạn."

"Gì thế? Thật là trịnh trọng. Tên tôi là Evileye. Tôi sẽ đánh bại hai người."

Evileye không có ý định kéo dài cuộc chiến bằng việc tán gẫu. Nếu cô có ý nghĩ như vậy, đối thủ của cô có thể lợi dụng điều này và giết chết cô ngay lập tức. Cô phải nhẫn nại.

"Thật vậy sao? Đáng sợ quá."

Động thái đầu tiên của Evileye là kích hoạt con át chủ bài ẩn trong người. Đó là một khả năng đặc biệt đẩy dòng năng lượng hắc ám chảy trong cơ thể đến mức quá tải, và truyền chúng vào đòn tấn công cô thực hiện với hiệu ứng trạng thái tiêu cực.

"Tôi đến đây!"

Với một tiếng thét, Evileye bắt đầu niệm chú.

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:59

"Đừng xem thường ta."

Những tinh thể được truyền năng lượng hắc ám phóng thẳng đến cô hầu gái Alpha đang di chuyển. Đây là đòn công kích vật lý với những vật hình mũi nhọn, và năng lượng hắc ám sẽ rút cạn sinh mệnh của cô ta.

Ít nhât, nó cũng phải có hiệu quả. Tuy nhiên, Alpha vẫn di chuyển, không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị ảnh hưởng.

"Kuh!"

Evileye bay lên bầu trời. Đánh cận chiến là ý tưởng tệ hại đối với một magic caster ma thuật. Kéo giãn khoảng cách giữa cả hai sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của cô.

Khi cô đang lơ lửng trong khoảng không, một cái gì đó bay đến trước mặt cô. Đòn tấn công đã bị chệch huớng bởi [Crystal Wall], gần như cùng lúc, ánh sáng lấp lánh quấn quanh cơ thể cô bắt đầu mờ đi nhanh chóng.

Tuy là nó có thể vô hiệu hóa các đòn công kích tương đối mạnh mẽ, nếu thứ bị [Crystal Wall] vô hiệu là đòn tấn công duy nhất thì thật là may mắn. [Crystal Wall] chỉ có hiệu quả chống lại các đòn công kích nhất định, và nó hoàn toàn vô dụng đối với đòn tấn công hay thứ gì khác cao hơn.

"Một lần nữa?!"

Cô hầu đứng ở phía sau là người sử dụng vũ khí tấn công tầm xa, Delta. Cô bắn vào Evileye khi cô ấy bay lên trước đó.

"Hah!"

Alpha bắt đầu thủ thế, và lao vào tấn công Evileye. Evileye chặc lưỡi.

Bình thường, Evileye không thèm chiến đấu nghiêm túc với bất kỳ ai sử dụng nấm đấm trần, nhưng đó chỉ là sự ngạo mạn của cô đối với nhân loại bình thường- những kẻ luôn đứng dưới cô. Ngay sau khi chiến đấu với Alpha, cô nhận thức điều này một cách sâu sắc. Alpha thật sự là đối thủ đáng sợ. Cứ mỗi lần cô cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, đối thủ của cô ngay lập tức lao đến thu hẹp khoảng cách với tốc độ nhanh hơn nhiều so với cô. Nếu cô dính phải một đòn trực tiếp mà không có sự bảo vệ của rào chắn, cô sẽ bị tiêu diệt.

Nếu cô ấy vẫn còn Gagaran và Tia kề bên, cô hẳn đã không sơ suất thế này. Lúc này, Evileye cảm giác như mình đang đi trên một sợi dây.

Điều khó chịu nhất là sự phối hợp hoàn hảo của họ. Làm việc theo nhóm sẽ làm tăng sức mạnh cho các mạo hiểm giả. Ngay lúc này, hai người họ đã cho cô một bài học bổ ích về sự phối hợp.

"Thế quái nào mà mấy con quỷ này phối hợp ăn ý thế...Cái quái gì thế này!"

Mình không có quyền nói thế, Evileye nghĩ. Những người khác trong nhóm của cô là con người, còn cô là một Undead.

Một tiếng "gang" vang lên, và phòng ngự [Crystal Wall] trở nên mỏng hơn. Thêm một đòn nữa và nó sẽ bị phá vỡ.

Evileye chửi thầm, cố gắng tránh xa Alpha đang đuổi đánh cô từ trên xuống dưới. Tuy cơ thể Evileye vượt trội hơn so với một người bình thường bởi ưu điểm của một Vampire, cơ thể của Alpha thậm chí con hơn cả thế. Lý do duy nhất mà Alpha không bắt kịp hoàn toàn là do ma thuật [Flight].

Sử dụng ma thuật cần phải tập trung, trong khi cơ thể không thể cử động. Kết quả là việc liên tục di chuyển là rất khó khăn. Chuyển động sẽ làm phá vỡ cảm giác cân bằng của một người và rất khó có thể tập trung trong trạng thái như vậy. Đó là lý do tại sao magic caster phải đứng yên khi thi triển ma thuật. Bởi vì điều này, Evileye lựa chọn sử dụng [Flight] để duy trì khoảng cách giữa họ và không làm gián đoạn sự tập trung của mình, và vì thế mà đây là một cuộc chiến của sự cơ động. Điểm này cũng không có gi đặc biệt; bất kỳ Magic caster nào sử dụng được [Flight] cũng đều nắm vững chiến thuật này. Tuy nhiên vận dụng nó đến mức độ nào là vấn đề thuộc về tài năng, là một Vampire, khả năng cơ bản của Evileye là bay lượn và cô đã có 250 năm kinh nghiệm để làm chủ việc này.

Mặc dù vậy, kinh nghiệm đó trở thành nỗ lực thoát khỏi Alpha. Một tiếng "gang" khác lại vang lên, và rào chắn phòng vệ của cô đã hoàn toàn bị phá hủy.

Thật khó để tin là có thứ gì đó lại có thể phá vỡ [Crystal Wall] trong 3 đòn công kích, nhưng cũng không có cách nào để ngăn chặn điều đó.

"[Sand Field- All] !"

Hạt cát phân tán khắp xung quanh. Mặc dù Delta ở quá xa để tấn công, Alpha hoàn toàn nằm trong phạm vi tác dụng. Bởi vì nó ảnh hưởng đến đồng đội, nên ma thuật này là vô dụng trong một cuộc chiến nhiều người. Một khi đối thủ nằm trong phạm vi ảnh hưởng sẽ bị bất động, cũng như bị mù, câm lặng và hôn mê. Trên hết, với con át chủ bài của Evileye, cát đã được truyền năng lượng hắc ám để tiêu hao sinh mệnh đối thủ.

Ma thuật cấp 5 này là sáng tạo riêng của cô. Một trong những con át chủ bài mạnh nhất mà Evileye giấu trong tay áo.

Tuy nhiên, Alpha không bị chậm lại, cô cũng không có giống như đang bị ảnh hưởng.

"Nhưng bằng cách nào?!"

Cô ta miễn dịch với bất động và năng lượng hắc ám?

"Bạn xứng đáng được khen ngợi vì điều này! Thật là một đòn tuyệt vời!"

Alpha biến mất ngay khi nói xong. Như thể cô ta đã thực hiện dịch chuyển tầm ngắn, đột nhiên cô ta xuất hiện trước mặt Evileye và tung một cú đá vào mặt cô.

Mặt nạ của Evileye bị nứt cùng với tiếng "mekii", và cô bị văng ra xa.

Sau khi bị nảy trên mặt đất vài lần, cô lắc lắc đầu loại bỏ choáng váng và cố gằng đứng dậy

"[Crystal Wall] !"

Nắm đấm của Alpha va chạm với [Crystal Wall], một vụ nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nơi Alpha đấm có những vết nứt lan rộng, giống như nó vừa trúng phải một quả bóng sắt.

"... Hừ!"

Một tiếng "dang" khác lại vang lên, và chân của Alpha dậm lên mặt đất, cô truyền năng lượng vào vết nứt trên bức tường mà Evileye tạo ra, và nó sụp đổ ngay trước mắt cô.

"Đó có phải là [Charged Energy Release] ?"

Tại thời điểm này, trong khi cố gắng tăng khoảng cách, Evileye cảm thấy mặt đất đang bị chấn động. Cô không biết nó đến từ đâu, nhưng bản năng của cô nói với cô rằng đó là dư chấn từ trận chiến của cả hai người kia.

"Có phải họ vẫn đang chiến đấu... không, nhiều khả năng trận chiến của họ đã đến đỉnh điểm. Có nghĩa là... mình chỉ cần câu giờ thêm một lúc nữa!"

Trong khi đang nói thế, Evileye lao vào tấn công Alpha.

Cô chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Cô phải kéo dài cuộc chiến này. Với ý nghĩ đó, Evileye chuẩn bị cho cái chết, và thực hiện một đòn tấn công Kamikaze (Thần phong).

Đôi tay của Alpha di chuyển theo vòng tròn chuẩn bị đón tiếp đòn tấn công từ Evileye. Cô đứng thẳng người, giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng kể cả có nhìn thấy điều này thì Evileye vẫn không dừng lại-

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:53

Khi Ainz và Jaldabaoth chiến đấu với nhau, họ đã rơi vào một căn nhà. Cánh cửa vỡ nát khi Ainz đẩy Jaldabaoth vào trong, mảnh vụn văng ở khắp nơi. Bên trong căn nhà vừa chật vừa tối, không thích hợp cho Ainz vung thanh kiếm của mình.

Bỏ qua Jaldabaoth, Ainz đứng dậy và bước đi. Jaldabaoth cũng đi theo sau. Họ bước vào một căn phòng khác, ở đó có một chiếc bàn nhỏ, hai cái ghế, và Mare.

Mare kéo ra một cái ghế cho Ainz ngồi. Sau đó, với sự cho phép của Ainz, Jaldabaoth tháo mặt nạ của mình, lộ ra gương mặt của Demiurge.

"Đầu tiên, căn phòng này an toàn chứ?" Ainz hỏi.

"Không vấn đề gì. Nơi này tuyệt đối không thể bị nghe trộm."

"Vậy à... tốt. Trước hết, ta có một chuyện muốn nhờ hai ngươi. Đừng làm hại những kẻ ta bảo vệ khi trên ta trên đường đến đây. Tuy là nơi này rất xa E-rantel, công khai giúp đỡ những kẻ gặp nạn sẽ rất có lợi."

"Rõ. Liệu có được phép dùng thần giao cách cảm để truyền lệnh không?"

"Thực hiện đi. Trong khi chờ đợi, hãy cho ta biết kế hoạch của ngươi."

Mặc dù Demiurge đã giải thích kế hoạch với Narberal qua [Message], cô ấy đã không nói bất cứ điều gì liên quan đến kế hoạch cho anh nghe. Anh buộc phải giữ im lặng và không được tỏ ra bất mãn để đảm bảo kế hoạch không bị phá hỏng, nhưng sâu thẩm trong trái tim mình, anh đã rất lo lắng.

"Vâng. Kế hoạch lần này có 4 mục đích chính-"

"Ho... ta chỉ biết có ba. Tới bốn sao?"

Demiurge mỉm cười. Đó là một nụ cười hài lòng đầy tự mãn.

"Đây là lần đầu tiên thần thông minh hơn Ainz-sama!"

Ainz vẫy tay một cách cao thượng. Tất nhiên, anh thậm chí còn không biết ban đầu kế hoạch này có 3 mục đích, nhưng lời nói của Demiurge vẫn làm anh khó chịu.

"Ngươi luôn luôn đi trước một bước. Ta còn một chặng đường dài để đi."

"Ngài đang nói gì thế, chủ nhân? Người thật sự rất khiêm tốn."

"Không, thật sự- quên nó đi. Hãy cho ta biết về bốn mục tiêu chính."

"Vâng. Để bắt đầu, mục tiêu tấn công khu nhà kho là để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển của cải và hàng hóa đến Nazarick. Để tạo thuận lợi, thần đã cho Shalltear mở [Gate] ở phía trước nhà kho, và để Pandora Actor quản lý việc vận chuyển."

Đây là một mục tiêu rất có lợi nhuận. Ainz thầm khen ngợi Demiurge.

Thất thoát rất nhiều tài sản sẽ làm cho cuộc sống ở Vương đô trở nên khó khăn hơn trong tương lai, nhưng vào lúc này, Ainz không tài nào biết được. Ngay bây giờ, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề tiền bạc đã được giải quyết vào lúc này.

"Mục tiêu thứ hai là nhằm che đậy việc chúng ta tham gia tấn công nơi ẩn náu của tổ chức [Eight Finger] trong khu vực. Như ngài dự đoán, trực tiếp tấn công vào nơi ẩn náu của bọn chúng sẽ gây ra sự nghi ngờ. Nếu chúng ta không may mắn, thậm chí việc liên lạc của chúng ta với Sebas cũng có thể bị bại lộ. Vì vậy chúng ta cần phải mở rộng phạm vi hoạt động nhằm làm cho kẻ khác nghĩ rằng mục đích thực sự của chúng ta nằm ở chỗ khác."

Nói cách khác, nó giống như là ném cành cây vào rừng cây.

"Thế ngươi định làm gì? Đánh lạc hướng chúng bằng cách nào?"

"Xin hãy nhìn vào vật này, thưa Chúa tể."

Demiurge ra hiệu, Và Mare mang ra một túi xách đã mở. Bên trong là bức tượng của một con quỷ. Tượng ác quỷ có sáu tay và mỗi tay nắm giữ một viên ngọc khác nhau. Bên trong nó tỏa ra xung ánh sáng bí ẩn.

"Đây là những viên ngọc được yểm ma thuật được gọi là [Armageddon Evil]."

Ma thuật bậc 10 [Armageddon Evil] có khả năng triệu hồi một đội quân ác quỷ. Mặc dù có thể triệu hồi đội quân với số lượng khổng lồ, có điều chúng không mạnh lắm. Và nếu thiên thần khó kiểm soát, thì ác quỷ với khả năng hóa cuồng còn tồi tệ hơn nhiều, vì thế mà ma thuật này khá khó sử dụng. Thông thường những con quỷ được triệu hồi không được tính là đồng minh, do đó chúng thường được dùng để tế sống cho các nghi thức hay những thứ đặc biệt khác.

Cũng giống như cách Shalltear sử dụng Spuit Lance tiêu diệt lũ thú cưng mà mình triệu tập, ma thuật này cũng tồn tại cho những mục đích tương tự.

"Tuy vật này được Ulbert-sama tạo ra, nhưng thần nghĩ vào lúc này sử dụng nó sẽ là biện pháp tốt nhất."

Từ góc nhìn của thế giới này, một vật phẩm như thế này sẽ có ý nghĩa thu hút sự chú ý của Jaldabaoth.

Ainz nhớ lại quá khứ.

Đò là về thời kỳ mà sức mạnh của Guild đang ở đỉnh cao, về một người bạn được gọi là Ulbert.

Ban đầu, có một WI có khả năng triệu hồi quỷ dữ với số lượng vô hạn và sau cùng là tàn phá cả thế giới. Mặc dù điều này sẽ gây ra một sự xáo trộn rất lớn, Ulbert đã vui mừng khôn xiết khi anh nghe nói về nó và cố gắng tạo ra một vật phẩm bắt chước nó. Nhưng khi vật phẩm này không thể đồng thời thi triển 6 ma thuật, anh không còn quan đến nó và bỏ cuộc.

Demiurge tỏ vẻ lưu luyến không muốn bỏ vật này. Vì đó là một di vật của người đã sáng tạo ra anh ta.

Ainz đưa tay vào rương đồ, và lấy một vật phẩm khác.

"Demiurge, không cần thiết. Xem đây là một vật thay thế."

Vật phẩm mà Ainz lấy ra từ trong túi đồ là bức tượng hình con quỷ tương tự cái của Demiurge. Có điều, số lượng viên ngọc nắm giữ chỉ có 3 và vẻ ngoài của nó xấu hơn.

"Đây cũng là một vật phẩm được tạo ra bởi Ulbert-san. Vì nó là bản nguyên mẫu, nên anh ấy đã muốn vứt nó đi, nhưng ta nghĩ nó quá lãng phí và giữ lại. Dùng vật này thay thế ngươi thấy sao?"

"Làm sao- làm sao mà thần có thể giữ báu vật của Ainz-sama làm của riêng được?"

"Ngươi thấy vậy sao? Tốt lắm. Demiurge, ta giao nó cho ngươi. Cứ sử dụng nó nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên, ngươi không nghĩ Ulbert-san sẽ thấy xấu hổ khi minh chứng cho thí nghiệm thất bại của mình vẫn còn tồn tại, phải không?"

"Vật này... tặng cho thần một vật phẩm ma thuật kỳ diệu như thế này, thần nên làm gì để tỏ lòng biết vô hạn của mình dành cho ngài đây?"

Demiurge đứng ra khỏi ghế và quỳ trên sàn nhà. Mare thấy thế cũng cuống cuồng quỳ theo bên cạnh.

"Được rồi, Demiurge. Ngươi không còn gì khác để làm sao? Hãy xem điều đó là sự đánh giá cao của ta dành cho sự trung thành của ngươi."

"Chúng thần- những Thủ vệ, được tạo ra bới các Đấng Tối Cao. Cho đến thời khắc chúng thần bị hủy diệt, lòng trung thành của chúng thần hoàn toàn dành cho các Đấng Tối Cao. Mặc dù vậy, Ainz-sama không chỉ ban phát lòng thương và sự quan tâm vô bờ cho chúng thần, ngài thậm chí còn giao cho thần một báu vật giá trị đến như vậy... Đối với Demiurge này, tuy đã tuyên thệ trung thành tuyệt đối với Ainz-sama, cho phép thần một lần nữa được tỏ lòng trung thành của mình đến với ngài!"

"Ah... erh, tốt, giờ thì, ta mong đợi lòng thành của ngươi. Còn giờ thì, đứng lên. Demiurge. Ngươi còn gì khác để nói không?"

"Quả thật, vẫn còn! Xin nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thần!"

Demiurge ngồi trở lại, và Mare quay lại vị trí đợi lệnh của mình.

"Như đã đã nói, Jaldabaoth nhắm vào nơi ẩn náu của Eight Finger, và sau đó là kiểm soát tài chính của Vương quốc. Chiếm đoạt tài lực từ nhà kho cũng là một mục tiêu. Tất nhiên, vật phẩm được Ulbert-sama tạo ra sẽ được tìm thấy trong kho bạc tại nơi ẩn náu của chúng."

"Thì ra là như vậy. Thế còn mục đích thứ ba là gì?"

"Vâng. Thuộc hạ đã vận chuyển khoảng một nửa số người dân trong bức tường lửa vào Nazarick. Có rất nhiều cách sử dụng chúng được đưa ra, và toàn bộ tội lỗi sẽ được đổ cho con quỷ có tên Jaldabaoth."

Vậy ra kế hoạch là như vậy, Ainz nghĩ, nhưng anh vẫn còn một vài câu hỏi. Tạo ra một con quỷ tàn bạo Jaldabaoth thì có lợi ích gì? Có điều, thay vì tạo ra một nhân vật có tên Jaldabaoth, không phải sẽ tốt hơn nếu để một con quỷ khác làm việc này sao?

"... Ngươi muốn tạo ra hình ảnh về một con quỷ tàn bạo, sau đó thì?"

"Chính xác là vậy. Mục đích là làm cho Jaldabaoth bước lên ngôi vị quỷ vương."

"Ta hiểu rồi. Việc hoàn thành nhiệm vụ của ta là một phần trong kế hoạch của ngươi?"

Ainz nhìn Demiurge đang cúi người biểu thị xác nhận điều này. Anh nhớ lại mệnh lệnh đã giao. Quay trở lại, anh đã ra lệnh cho họ, và điều này cũng là vì tạo ra quỷ vương.

"Điều này chạm đến mục đích thứ 4, đó là sử dụng Thánh Quốc (Holy Kingdom) làm sân chơi cho sự kiện này."

Ainz đã thông suốt. Anh hỏi một câu luôn đè nặng trong tâm trí của mình.

"Còn một điều, chúng có phải là những con quỷ được triệu hồi từ Nazarick?"

"Làm sao thuộc hạ dám chứ? Thuộc hạ không dám mơ mình có quyền làm như vậy mà không được Ainz-sama cho phép!"

"Hum? Vì ta đã giao nhiệm vụ cho người, và Albedo cũng đã cho phép, ta nghĩ ngươi có thể sử dụng lực lượng của Nazarick..."

"Không, thưa chúa tể. Chúng đơn thuần là được Evil Lord của thần triệu hồi. Sau một ngày trôi qua, họ có thể triệu hồi chúng một lần nữa. Sức mạnh của Nazarick vẫn được giữ nguyên."

"Ra vậy... ta đã hiểu lý do tại sao có rất nhiều con quỷ mà ta không biết trong Nazarick. Không vấn đề gì, ta hiểu. Một câu hỏi khác, ngươi nói đã chuyển lũ con người ở đây về Nazarick. Bất kể nam, nữ, già hay trẻ phải không?"

Ainz mơ hồ cảm thấy khó chịu bởi cái thái độ ung dung và ngẫu nhiên đáp lời một cách chắc chắn của Demiurge.

Con người không có can hệ. Có thể Ainz từng là một con người, nhưng cái cơ thể này của anh bây giờ đã chẳng còn cảm giác thân thiết hay đồng cảm với họ. Cứ như thể họ chỉ là một loài khác có thể bị đá ra khỏi đường đi chỉ bằng một chân. Anh sẵn sàng giết bất kỳ ai là con người vì lợi ích của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Ngay cả có giết chết trẻ em cũng chẳng làm anh phiền lòng. Đây là chút xúc cảm sót lại người đàn ông đã từng là Suzuki Satoru.

Ainz hít một hơi thật sâu, mặc dù không có phổi.

"Demiurge. Nếu con người không xúc phạm đến ta hoặc Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, hãy ban cho chúng một cái chết nhanh chóng và không đau đớn."

Demiurge cúi đầu thật sâu, không nói một lời.

Ưu tiên của Ainz Ooal Gown là đảm bảo sự ổn định và lòng trung thành của thuộc cấp của mình.

Bởi vì họ đã có con cái, thả họ về một cách an toàn đồng nghĩa với việc thông tin về Nazarick cũng sẽ theo họ truyền ra bên ngoài. Cũng có thể nuôi dưỡng chúng thành những kẻ cuồng tín mù quáng trung thành với Nazarick, nhưng điều đó không mang lại nhiều lợi ích vào lúc này. Vì vậy mà đây là lòng thương xót lớn mà anh có thể ban cho họ.

"Vậy chúng ta sẽ kết thúc ở đây?"

"Vẫn còn hai vấn đề. Thứ nhất Mare đã cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời."

Ainz hướng tầm nhìn của mình về phía Mare, bất an, cậu bé ngồi không yên.

"Đó là gì?"

"Tại thời điểm này, chúng thần vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy mức độ thành công chính xác vẫn còn gây tranh cãi. Thần sẽ giải thích rõ hơn khi chúng ta quay trở về Nazarick. Thứ hai, từ những quan sát của thần về tình hình hiện tại, cho đến lúc này, thần hoàn toàn có thể kết luận rằng kẻ kiểm soát tâm trí Shalltear không có liên quan đến Vương quốc."

"Ra thế. ta mong sẽ nhận được sự trợ giúp của ngươi vào lúc này."

"Rất sẵn lòng. Trong suốt trận chiến, xin hãy tự nhiên đánh bại thần. Thần sẽ làm mọi thứ vì Ainz-sama."

"Ta hiểu. Trước khi kéo ngươi ra ngoài, ngươi có thể làm hỏng áo giáp của ta? Nó sẽ thuyết phục hơn nếu ta mang trên mình dấu tích của một cuộc chiến khó khăn."

"Nói như vậy, ngài muốn phá hủy, và thần là người làm nó bị hư hại? Đó là điều không thể tưởng tưởng nổi đối với một người như thần mà lại dám chống lại Ainz-sama-"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta phá hủy bộ giáp và nó bị hư hỏng nặng đến mức mà ta không mặc trở lại? Trong vụ việc của Shalltear, ta đã có một người thợ tạo ra hư hại trên bộ giáp trước khi mặc nó. Nếu ta tháo nó ra ở đây và người sẽ phá hư nó, có lẽ ta sẽ không thể mặc nó lại lần nữa."

Ainz nở nụ cười dịu dàng. Những Thủ vệ đứng trước anh, không hiểu tại sao, tỏ ra bối rối.

"A-anou, Ainz-sama? C-ó phải bộ-bộ giáp được t-ạo ra từ ma thuật?"

"Điều này không đúng. Bộ giáp này không được tạo ra từ ma thuật. Ta có thể hiểu người nghĩ theo hướng như thế khi thấy ta, một magic caster, đang mặc nó một cách tự nhiên. Nhưng kỳ thực, ta sử dụng ma thuật chuyển thành class chiến binh và mặc bộ giáp lên người. Trước khi chúng ta đến Vương đô, trong lúc nghỉ ngơi, ta đã gửi [Message] cho Albedo bắt đầu chuẩn bị nó cho tương lai. Xem ra đó là quyết định đúng đắn."

Duy trì ma thuật chuyển đổi và ma thuật khác sẽ làm giảm mana và cả tỷ lệ phục hồi mana về không. Tuy là anh có thể xóa bỏ ma thuật chuyển đổi và sử dụng ma thuật, anh sẽ bắt đầu trong trạng thái cạn kiệt mana. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì đây là điều phải làm. Nếu không có nó, trong trận chiến đầu tiên với Demiurge có thể sẽ sinh ra nhiều rắc rối.

Mắt Demiurge nheo lại khi nghe được câu trả lời của Ainz. "Đúng như dự đoán của Ainz-sama, tất cả mọi thứ chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của ngài. Nghĩ đến mình có thể sánh ngang với trí tuệ của một người tuyệt vời như vậy... Mình đoán là bản thân vẫn còn kém xa so với ngài ấy."

Demiurge cười thầm với chình mình, Ainz như đổ mồ hôi không có thực của mình.

"Chúng ta bắt đầu? Demiurge, ta sẽ để lại thương tích trong trận chiến cho ngươi."

"Vâng. Mare phát tín hiệu. Đó sẽ là một trận động đất, giống như lần trước."

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:56

"[Lightning]."

Tia sét ma thuật phóng ra, nhắm vào một trong những hầu gái.

"Guwaaaa-su~"

Cô hầu gái giả bộ kêu la đa đớn khi bị thổi bay như thể cô tự mình nhảy đi, cho đến khi biến mất vào khoảng không.

"Eiiiii~"

Cô hầu gái tóc xoăn phóng ra những con dao. Chúng bay theo quỹ đạo vòng cung một cách lề mề và nhắm vào cơ thể Nabe.

"Kyaa-"

Nabe thốt lên một tiếng kêu đau đớn ngây ngô, cô theo sau cô hầu bị thôi bay đi. Entoma cũng âm thầm đuổi theo.

Họ đáp xuống trong một con hẻm nhỏ, xếp thành một đường thẳng. Đứng trước Narberal là cô hầu gái hai bím. Đứng phía sau là Entoma và cô hầu tóc mũi khoan. Đây là kiểu tấn công gọng kiềm cổ điển, nhưng đằng sau tất cả lại không có sự căng thẳng. Lại một lần nữa, làm sao có thể? Tuy ban đầu chỉ là giả vờ đánh nhau, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn tan biến, và tâm trạng của họ giống như một nhóm nữ sinh đang trò chuyện trong một quán cà phê.

"Dù sao đi nữa, khu vực này đã ngăn chặn việc do thám do Nigredo-san thực hiện. Thế nên nơi đây rất an toàn~"

"Vậy ah? Ah... đã lâu không gặp, Lupu~."

Cô hầu gái hai bím - Lupusregina Beta - cười dưới lớp mặt nạ của mình.

"Thật sự đã được một thời gian su~ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kể từ khi Nar-chan đi với Ainz-sama."

"Tôi có trở về Nazarick một lần, nhưng lần đó, cậu đang ở ngôi làng."

"Oh thế à~ nói như thế nào nhỉ, luôn gặp thoáng qua. Nói tới mới để ý, tôi đã không nhìn thấy cậu một thời gian, Sol-chan~"

"Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, cách cậu nói... "

"Oya? Sol-chan và Yuri-nee có vẻ cùng quan tâm một vấn đề su~. Nhưng không sao~ tôi sẽ cẩn thận. En-chan cũng nghĩ vậy nhỉ su~"

"Thế là tốt... mà nhắc đến, tại sao En-chan lại yên tĩnh quá vậy?"

"Ah... có vẻ En-chan không muốn nói chuyện vào lúc này~"

"CoN NhÓc XấC xưỢc kia đÃ làM mấT giỌng nÓi cỦa eM."

"Tôi hiểu rồi."

Narberal gật đầu với cô ấy. Entoma ghét tiếng nói ban đầu của mình, vì thế cô cố gằng dùng phát âm càng ít càng tốt.

"Em muỐn cOn ả đÓ phẢi cHịu đựNg cÁi cẢm gIáC nàY."

Tuy là khuôn mặt thật của cô đang được che đậy bởi mặt nạ côn trùng(mask bug), sự oán hận và sát khi vẫn trần ngập trong lời nói của Entoma.

"Em nên biết là điều đó là không thể. Vì cô ta đang đồng hành cùng với Ainz-sama, danh tiếng của ngài ấy sẽ bị hủy hoại nếu cô ta không sống sót trở về cùng với ngài ấy."

Entoma không hài lòng với lời nói của Narberal, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Quá rõ ràng khi phải lựa chọn giữa danh tiếng của chủ nhân hay ham muốn cá nhân. Bất cứ cô chiến hầu nào cũng hiểu rõ điều này.

"Đó là một cô bé khá mạnh. Tên là gì ấy nhỉ?"

"Tôi không quan tâm đến tên của một muỗi to đùng. Mặc dù, tôi nghĩ tên cô ta là Evil-gì đó."

"Thật đáng buồn~ không phải hai người là đồng đội với nhau sao?"

Narberal cau mày trước lời nói của cô bạn mình, vì thế Solution đã trả lời thay.

"... Đó là Evileye của nhóm Blue Rose. Sebas-sama đã viết như vậy trong báo cáo của mình."

"Ah, đúng là vậy."

Narberal xác nhận cái tên mà Solution đã nói.

"Nar-chan, cậu đang giả vờ ngớ ngẩn à? Có thật vậy không?"

"Có thể cố ấy thực sự không nhớ?"

"Đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi không nhất thiết phải biết những thứ đó trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi chỉ cố nhớ mấy cái tên quan trọng cho nhiệm vụ thôi."

"Không thành vấn đề su~ thật đấy, cậu có thể nói là tớ khá thân thiện với con người, yanno?"

"KhôNg vấN đỀ gÌ."

Narberal có phần bị sốc khi phát hiện ra mình đang đơn độc với các cô bạn đồng sự của mình. Trong khi cô đang cân nhắc đến xem có nên chú ý đến tên hay không, âm thanh của vụ nổ vang lên. Bởi vì tầm nhìn của họ khi ở trong góc đã bị mấy tòa nhà chặn lại, họ không thể biết được chuyện gì đã gây ra vụ nổ.

"Ah, bên đó hẳn đang có một trận chiến kịch tính."

"Vâng, đó là Yuri-nee và Shizu mà~ họ rất là nghiêm túc. Nhưng nếu cuộc chiến chưa kết thúc, hẳn là họ vẫn chưa bộc lộ sức mạnh thật sự."

"Nếu đÓ là tRậN cHiếN cỦa eM, Em sẼ chIến đẤu vỚi cÔ Ta đẾn cHếT!"

"Evileye khá mạnh. Nếu đơn độc chiến đấu, cô ta không phải là dạng đối thủ mà một mình Yuri-nee hoặc Shizu có thể đánh bại."

Một bóng đen lướt qua khuôn mặt của các Battle Maid. Chỉ Narberal là khác. Cô vốn rất tự tin.

"Tốt thôi."

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về cô, cô tiếp tục, "Evileye và tôi đều là elementalists (Magic caster nguyên tố). Chúng tôi là magic caster ma thuật chuyên sử dụng một nguyên tố đặc thù. Mặc dù điều này có nghĩa là đòn công kích của chúng tôi gia tăng sức mạnh rất lớn, nhưng nó cũng có nghĩa là nếu nằm ngoài phạm vi chuyên môn, chúng tôi khá yếu."

"Đất... cũng có thể là Axit, chất độc hoặc là trọng lực, phải không? Tại sao là pha lê (crystal)?"

"Nó hẳn là chuyên môn hóa hơn phạm vi thổ hệ. Pha lê (crystal) ma thuật của cô ta khá mạnh mẽ."

"Cọc nhọn và sắc ma thuật công kích vật lý... tôi không hiểu..."

Nếu trận chiến đó là của mình, làm thế nào để mình có thể giết Evileye? Trong khi bốn người họ đang cân nhắc câu hỏi này, mặt đất rung chuyển. Có một sự khác biệt nhỏ giữa chấn động đó và chấn động của trái đất gây ra bởi một tác động to lớn.

"TrẬn độNg đấT nÀy dO MARe-sAmA gÂY Ra. Như vẬy chÚnG ta sẼ chUYển sAnG gIAi đOẠn tiẾP tHeO?"

"Đó có phải là tín hiệu?"

"Đúng vậy, Narberal. Thế thì, sẽ không sao nếu chúng ta làm cậu bị thương một chút? Nó sẽ không tốt trừ khi cậu bầm dập một tý."

"Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng với cậu, thế nên hãy tha thứ cho tôi su~" (TL: có mùi Yuri)

"Không sao cả. Dù sao thì điều này cũng là vì nhiệm vụ."

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:57

"Bình tĩnh! Làm ơn, bình tĩnh lại."

Climb cố không lên giọng quá lớn với dân chúng trong khi cậu gọi họ. Tuy nhiên, nhà kho đang chứa rất nhiều người dân đang bị kích động, vì vậy âm lượng hiện tại của cậu là không đủ để trấn an họ.

"Con tôi-"

"Vợ tôi bị bắt đi-"

"Mama, Papa-"

Nam, nữ, tiếng kêu la của trẻ nhỏ và người già lẫn lộn với nhau, cuốn qua cậu như một làn sóng. Cậu không còn biết họ đang nói gì nữa.

Climb khá may mắn khi tìm thấy 300 người dân ở đây, và họ là những người duy nhất mà cậu tìm thấy. Những người đang bị nhốt trong nhà kho nhỏ này không hề biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, và tất những họ có thể làm rên rỉ về các thành viên trong gia đình đã bị bắt đi nơi khác.

Đó là phản ứng tự nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng tình cảnh lúc này cũng rất nguy hiểm.

Mặc dù họ không gặp phải bất kỳ con quỷ nào trên đường đến đây, nhưng điều đó không có nghĩa là những con quỷ sẽ không xuất hiện. Thật ra, họ đã nhiều lần bắt gặp bóng dáng của những con quỷ đi ngang qua trong các con hẻm khi họ trên đường đến đây. Nếu chúng nghe thấy tiếng kêu la phát ra từ nhà kho này, sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi những con quỷ xuất hiện.

"Ông là người duy nhất chúng tôi tìm thấy cho đến lúc này-"

"Còn vợ của tôi? Hãy đi tìm cô ấy!"

"Cái đó-"

Có lẽ nếu cậu nâng cao giọng của mình mà hét lên có thể làm họ bình tĩnh trở lại. Climb, một chiến binh, sức mạnh của cậu đã vượt xa hơn bất kì vệ binh nào trong Vương đô. Nếu cậu hét vào mặt người đàn ông, cậu có thể dễ dàng áp chế được nỗi lòng của tất cả mọi người có mặt. Nhưng Climb đã không làm điều này.

Climb là sứ giả của công chúa. Cậu đã ở đây vì Renner đã đặt niềm tin của mình vào cậu. Nếu như cậu sử dụng phương pháp khủng bố người dân và khiến họ có thái độ ghét bỏ, điều đó sẽ gây tiếng xấu cho công chúa. Nghĩ như vậy, Climb biết mình không thể tự sử dụng những phương pháp khác nghiệt lên họ.

"Này, trả lời chúng tôi đi chứ-"

"Con tôi, nó vẫn còn nhỏ-"

"Papa! Mama!"

"Câm hết mịa chúng mày để!"

Không khí trong nhà kho đột nhiên trở nên im lặng. Brain không hiểu soát được tiếng thét của bản thân- sự giận dữ của một chiến binh hạng nhất- đã nuốt chửng trái tim yếu đuối của tất cả mọi người.

"Lũ đó cứ ồn ào như mất con gà chỉ vì cậu giữ im lặng. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ của lũ quỷ, và không có cách nào để đảm bảo an toàn cho tất cả. Nếu mọi người không di chuyển trong im lặng, lũ quỷ sẽ đến đây và giết hết tất cả mọi người. Nếu tất cả đã hiểu rồi, thì hãy bịt cái miệng của mình lại."

Brain quan sát bầu không khí im lặng trong nhà kho, rồi nhìn thẳng vào Climb. Người dần đã khép lại một xó dưới ánh mắt nảy lửa của anh và lùi lại.

"Giờ thì, Climb. Đây là lúc để cậu đưa ra quyết định."

Climb hầu như chắc chắn về quyết định mà cậu thực hiện. Tuy nhiên, cậu không tự tin để nói rằng đó là điều khôn ngoan.

"Khó nói lắm sao? Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, tôi sẽ nói. Đầu tiên, các người hãy ghi nhớ thật kỹ điều này trong đầu, lần sau mà còn tên nào rên rỉ trong khi ta đang nói nữa, ta sẽ giết kẻ đó ngay tại chỗ. Ta thậm chí còn không dám chắc chắn tất cả mọi người ở đây đều là con người."

Brain rút nhẹ thanh Katana của mình, và ánh sáng phản chiếu gần như chói lòa.

"Ta chắc chắn rằng nhiều người ở đây đang thắc mắc những điều tôi nói, nhưng hãy nhìn vào những người bên cạnh. Các ngươi có chắc chắn rằng tất cả mọi người ở đây đều là con người không?"

Những người bị bắt ở đây nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.

"Nghe đây. Chúng tôi đã thấy rất nhiều ác quỷ trên đường đến đây. Một số có cánh, một số có đuôi. Một số thậm chí con trông như là một người không có lớp da. Bọn chúng có rất nhiều. Bọn lang thang bên ngoài là những kẻ... mọi người đã thấy chúng trên đường, đúng không?"

Mọi người chuyển sự chú ý về Brain và gật đầu, khuôn mặt của họ trở nên tái nhợt.

"Ai có thể dám đảm bảo rằng không có con quỷ nào trà trộn trong đây? Không có quỷ không da đang mặc lớp da của người khác?"

Không được phép nói chuyện, nhưng vẫn có tiếng xì xào. Họ nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, và sau đó bắt đầu điều chỉnh vị trí. Tuy nhà kho khá nhỏ, nhưng cũng không chật chội đến mức mọi người chen chúc nhau. Có đủ không gian trống để cho tất cả mọi người đứng cách biệt với những người khác.

"Cứ yên tâm. Nếu có bất kỳ con quỷ nào ở đây, chúng tôi sẽ giết chúng. Miễn là mọi người hiểu vị trí của mình, tất cả sẽ ổn." Tâm trạng mọi người dường như đã được thả lỏng, Brain xoáy vào đó và tiếp tục

"Nhưng nếu lũ quỷ từ bên ngoài tràn vào như một trận tuyết lở, tôi không dám đảm bảo mọi thứ sẽ ổn. Các người có nghĩ, nếu có một con quỷ đang trà trộn trong này, hắn sẽ hô to có kẻ xâm nhập không? Mọi người có hiểu tôi nói giết chết bất cứ ai ồn ào có nghĩa gì không? Oh chắc chắn, một số người sẽ suy nghĩ, 'nhưng tôi là con người, vì sao cậu lại giết tôi?' Nhưng phần lại trong chúng ta sẽ không nghĩ tới đều đó. Vì vậy, vì đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây, bất cứ ai gây ra tiếng ồn thu hút lũ quỷ sẽ bị giết."

Một lần nữa, anh lại nhấn chìm mọi người trong ánh mắt chết chóc của mình.

"Có vẻ như tất cả mọi người đã hiểu. Đầu tiên, chúng tôi đã tìm kiếm vài nhà kho khác trước khi tới đây. Tuy nhiên, chúng tôi không tim thấy một người nào cả, tất cả các nhà kho đó đều trống rỗng. Xem xét diện tích khu vực mà bức tường lửa bao quanh, nếu toàn bộ nơi đây là một khu nhà kho thì phải có hơn 10000 người dân bị giam giữ.Vì chỗ này chỉ có 300 trăm người, có nghĩa là phải có ít nhất 33 nhà kho như thế này, đúng chứ?"

Brain hít một hơi thật sâu.

"Vấn đề là thế. Tại sao chúng tôi không tìm thấy bất cứ ai ngoài mọi người? Có lẽ không chỉ đơn giản là may mắn. Sau tất cả, chúng tôi đã tránh đi vào những khu vực có lũ quỷ canh phòng. Nhưng... mọi người có nghĩ họ ngoan ngoãn chấp nhận bị giam không? Khả năng cao là họ đã bị di chuyển từ khu nhà kho đến một nơi khác. Đừng hoảng sợ! Chúng tôi không biết họ đã bị chuyển đến chỗ nào. Nhưng chỉ cần là lũ quỷ chuyển họ đến thì dù là nơi nào thì điều đó cũng rất tệ."

Mọi người như hiểu ra mà ngẩng đầu lên, và cũng có những âm thanh nức nở.

"Và lũ quỷ cũng có dự định bắt tất cả mọi người đi. Điều đó có nghĩa là hiện tại mọi người đã tránh được số phận tăm tối. Nhưng hãy nhớ một điều, chúng ta vẫn còn đang ở giữa lãnh thổ của lũ quỷ. Nếu mọi người không cẩn thận và không di chuyển một cách nhanh chóng và lặng lẽ, mọi người sẽ bị giết chết trong khi chạy trốn. Hey, ngươi, ngươi đó, trông giống như đang có chuyện muốn hỏi. Ta cho phép nói chuyện đó, muốn hỏi gì nói đi."

Người đàn ông bị thanh Katana chỉ vào sợ hãi đặt câu hỏi.

"Chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi ở lại?"

"Tất nhiên là sẽ bị bắt đi. Và đi đâu thì kẻ biết rõ nhất là bọn ác quỷ, bất cứ đâu mà bọn chúng bắt đến cũng là địa ngục."

"Tôi-"

Brain trừng mắt nhìn anh ta, và người phụ nữ vừa cắt ngang.

"Cô có ý kiến gì."

"... Con tôi, nó chỉ vừa mới 3 tuổi. Nếu tôi ở lại đây, và được đưa đến cùng một nơi với nó..."

"Thật sao. Tôi không có hứng thú giúp đỡ những người không có ý định chạy trốn. Nhưng anh chàng này thì khác. Chỉ cần cô biết, nếu con trai của cô được đưa đến một nhà kho khác, có cơ hội đứa bé sẽ được một nhóm khác giải cứu. Nếu cô muốn bỏ qua cơ hội đó và ở lại, tôi sẽ không ngăn cản. Một đứa bé không có mẹ của nó vẫn có thể sống được, nhưng tôi chưa hề nhìn thấy bất cứ ai chăm sóc đứa trẻ của họ đến mức này."

Brain nói một cách lạnh lùng với những người dân đang chán nản.

"Tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu cứ ở mãi chỗ này, nhất định sẽ ác quỷ bắt đi. Nếu mọi người chấp nhận điều này và muốn ở lại, tôi sẽ không ngăn cản. Sau tất cả, một khi mọi người rời khỏi nhà kho này, mọi người có thể bị ác quỷ tấn công khi đang trên đường chạy trốn."

Lúc này Climb xen vào. Nếu Brain đã nói nhiều đến vậy thì đó cũng là điều cần thiết.

"Nhưng chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ những người muốn chạy trốn."

"Tôi ghét vướng phải rắc rối, nhưng tôi sẽ làm vì anh chàng hiệp sĩ của Renner. Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Chúng ta sẽ di chuyển trong vài phút nữa. Ở lại hay rời đi là sự lựa chọn của mọi người. Nếu mọi người muốn nhỏ giọng trao đổi, đó là lựa chọn của mọi người. Cứ làm theo ý mình muốn."

Không có một cuộc thảo luận nào. Điều này là bởi vì họ cảm thấy bất an với những người xung quanh họ có thể là ác quỷ nhưng cũng vì nhiều người trong số họ hy vọng là người thân của mình sẽ được một nhóm khác giải cứu và được đoàn tụ với nhau.

Không hề có một đội nào khác. Chúng ta đã kiểm tra rất nhiều nhà kho, và chỉ một vài cái là không bỏ trống.

Brain quyết định không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, anh nắm chặt thanh kiếm và nhìn trừng trừng vào những người bị bắt một cách dữ tợn, để chắc rằng không ai trong họ phát ra quá nhiều tiếng ồn. Climb bước đến chỗ Brain và thìm thầm.

"Cảm ơn, Brain-san. Anh đã làm những chuyện mà tôi không thể làm."

"Đừng để tâm quá, đây là những lời thoại mà một người như cậu, một hầu cận phục vụ Renner, không thể nói. Nhưng đối với một tên lính đánh thuê như tôi, nó chả hề gây ra bất kỳ vấn đề nào trong tương lai. Cứ xem tôi như một người đánh xe ngựa đi."

"Dù sao thì, tôi vẫn rất cảm ơn."

"Việc này sẽ trở nên phiền phức nếu chúng ta mắc kẹt trong cái vòng lặp vô tận này. Tôi hiểu, tôi sẽ chấp nhận lòng biết ơn của cậu. Hm? Ông ta quay lại rồi."

Tên trộm bước vào tầm nhìn của Brain. Ông chỉ cần canh gác ở bên ngoài và chờ đợi. Bởi vì ông không chạy lại một cách vội vàng, có nghĩa là nó không phải là một tình huống nguy hiểm.

"Có chuyện gì thế?"

"Ah, không, Unglaus-san. Có vẻ như lũ quỷ vẫn chưa kéo đến. Nhưng như cậu nói, đó chỉ là vấn đề thời gian."

"Chuyện đó à. Ai mà biết được, có lẽ chỗ này là mục tiêu cuối cùng của bọn chúng. Tình hình bên ngoài thế nào? Trận động đất vừa rồi là gì?"

"Tôi cũng không biết. Có lẽ mặt đất sụp đổ và lũ quỷ chui lên từ lòng đất?"

"Đừng nói thế chứ, điều đó thật tệ..."

"Xin lỗi, xin lỗi, Climb-kun."

"Chúng ta cũng phải sẵn sàng để di chuyển."

Trong khi Brain ra lệnh cho người dân ở xung quanh, âm thanh của một thứ gì đó đáp xuống bên ngoài nhà kho.

Ngay lập tức nhà kho trở nên yên tĩnh. Tên trộm đứng gần cửa ra vào kiểm tra cẩn thận bên ngoài. Bàn tay ông bắt đầu di chuyển ra các dấu hiệu. Chúng tạo thành những hình dạng với 3 trong 5 ngón có nghĩa là <ác quỷ>. Sau đó, ông ra hiệu tiếp, .

Climb và Brain trao đổi ánh mắt cho nhau. Sau đó, họ lặng lẽ di chuyển đến nơi tên trộm đứng.

Họ đã nhìn thấy một con quỷ ở bên ngoài. Con quỷ đó hoàn toàn khác so với những con quỷ họ gặp trước đây. Nó toát ra một sức mạnh khủng khiếp.

Cơ thể của nó cao gần 3m, trên lưng mọc ra đôi cánh dơi. Đầu của nó là xương sọ của một con dê, và trong tay của nó đang cầm một cây búa lớn.

Con quỷ quay sang nhìn vào nhà kho, và Climb đứng khuất trong nhóm cảm giác như nó đang nhìn vào họ. Nó đã sử dung ma thuật để cảm nhận được họ? Nó chắc chắn đang chờ họ tự lộ diện.

"Nóthật sự rất mạnh..."

"Đúng vậy."

Brain lẩm bẩm, và tên trộm đã trả lời. Climb gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Climb âm thầm nhìn về phía Brain. Brain giận dữ với cậu trong lần giao chiến với Shalltear. Như vậy, nếu anh ấy bảo Climb bỏ chạy, cậu sẽ hoàn toàn làm theo.

"... Climb, chiến đấu bên cạnh tôi."

"Vâng!"

Climb trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

"Tất cả sẽ ổn chứ?"

"Ah, chỉ cần nhìn vào tên đó. Chắc hẳn tên đó vừa trốn khỏi một cuộc chiến. Cơ thể hắn đầy những vết thương. Nếu không phải hắn đang bị thương, tôi không nghĩ là với sức của chúng ta mà có thể đánh bại được hắn. Nhưng hiện tại, nếu chúng ta có thể tấn công hắn cùng một lúc, chúng ta có thể giành chiến thắng trong một đòn."

"Tôi trong cậy vào cậu." Brain vừa nói vừa vỗ vào vai Climb.

Climb gật đầu mạnh, và kích hoạt sức mạnh từ chiếc nhẫn của mình. Chiếc nhẫn này được Dragon Lord sử dụng Wild Magic tạo ra, nó chứa đựng một ma thuật mạnh mẽ gia tăng sức mạnh cho một chiến binh. Nếu người đàn ông mạnh nhất Vương quốc- Gazef Stronoff sử dụng nó, ông có thể bước vào cảnh giới của một anh hùng, nhưng Climb thì không thể đạt được trạng thái như thế. Ngay cả khi kết hợp với võ kỹ [Limit Breaker- Mind], cậu thậm chí còn không chạm đến được bàn chân của Brain. Tuy nhiên, nó cũng gia tăng sức mạnh cho Climb đạt đến cảnh giới của một mạo hiểm giả cấp Mithril.

"Được rồi, đi thôi."

Khi Brain dẫn đầu tiến ra ngoài, tên trộm đã gọi anh lại.

"Unglaus-san-"

"Cứ gọi tôi là Brain? Ông lớn tuổi hơn tôi mà, gọi tôi là -san hoặc bất gì đại loại thế làm tôi không thoải mái."

"...Vậy thì, Brain. Tôi nên làm gì?"

"Chỉ cần ở lại đây, Lockmeyer. Hắn ta có thể nghĩ chúng tôi chỉ là mồi nhử."

"... Tôi sẽ đến giúp nếu cậu gặp nguy hiểm."

"Trông cậy vào ông. Lên thôi, Climb-kun. Tuy nhiên hãy nhớ một điều... không được tự mãn."

"Yes sir!"

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 04:03

"Kuh!"

Evileye gầm gừ khi trúng phải một đòn vào bụng. Tuy là cô hầu như không còn cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn lúc cô còn là một con người vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nếu cô bị tấn công, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đau đớn.

Trong khoảng thời gian ngắn khi sự tập trung của cô bị phá vỡ, Evileye đã lãnh một đòn từ Alpha.

Xung lực từ cú đấm khiến Evileye như ngừng thở, và hất văng cô ra xa.

Mục tiêu của Evileye là kéo dài trận chiến. Vì thế, cô không thể sử dụng chiến lược chuyển đổi thiệt hại vật chất sang thiệt hại MP được. Nếu không có MP, cô sẽ không thể chiến đấu. Điều này có nghĩa là Evileye phải tiêu hao HP và MP thật cân bằng.

Cơ thể lấm bẩn của cô được nhấc lên không bằng ma thuật [Flight].

Vào lúc này, Evileye nhìn thấy Nabe-đang bị đối thủ của cô ấy đánh bay ra xa.

Tình trạng của cô ấy xem ra rất tệ. Evileye bay về phía cô. Kẻ địch đã không đuổi theo-họ chờ chúng ta tụ hợp rồi tiêu diệt sao?

"Oh, là cô sao."

Evileye dự định giúp đỡ Nabe đang rơi, nhưng cô ấy đã đứng dậy ngay lập tức và nói một cách lạnh lùng.

Tuy là cơ thể của cô ấy phủ đầy thương tích giống như cô đã ở trong một cuộc chiến đánh cược cả mạng sống của bản thân, có một điều gì không đúng ở đây. Không có sự sỡ hãi về cái chết, hay đúng hơn, cô ấy tin rằng Momon có thể đánh bạn Jaldabaoth trước đi cô chết.

Mình cũng vậy, Evileye nghĩ.

"Cô còn chiến đấu được chứ?"

"Tất nhiên. Không vấn đề gì cả."

Đó là một câu hỏi ngu ngốc.

Mà nghĩ đến... cô gái này hẳn đã vượt xa người thường. Có lẽ nào là God-kin?

Cô ấy đã bị thương và trang phục thì nhuốm đầy máu, nhưng không một vết thương nào gây chết người. Cuối cùng thì, Evileye là người bị thương nặng hơn.

So với Evileye chỉ có hai đối thủ, có thể chiến đấu tốt như vậy với ba đối thủ... mặc dù Evileye khá bất đắc dĩ, nhưng cô chấp nhận là Nabe mạnh hơn mình.

"Trông cô thảm thế."

"Không hẳn đâu."

Evileye cười khi trả lời, nó hướng về Nabe rất nhiều.

Mặc dù mặt nạ đã che đi biểu cảm của Evileye, Nabe vẫn có thể cảm thấy không khí đã thay đổi, và vẻ ngạc nhiên hiện trên gương mặt cô.

"Không, tôi nghĩ là câu đó nên dành cho cô."

"... Vậy sao. Thế, giờ chúng ta làm gì đây?"

"Làm gì sao? Chúng ta nên tìm cách kéo dài trận chiến?"

Evileye lại hướng cái nhìn sắc bén về năm hầu nữ. Ngoài hầu gái côn trùng với luồng sát khi đâm thẳng vào cô như một ngọn giáo, những người còn lại không phát ra bất kỳ ý định thù địch nào cả, mặc dù từ thái độ của họ, có vẻ họ khá tự tin là có thể dễ dàng giết chết cả hai.

"Kẻ địch của cô ở kia."

"Có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn. Với số lượng bằng nhau thì may ra chúng ta còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng nếu kẻ địch ở cùng một đẳng cấp như chúng ta và lại đông hơn, chúng ta chắc chắn sẽ thua."

"Bỏ chạy thì sao? Nếu ta quay đầu và bỏ chạy, bọn họ có thể sẽ không đuổi theo."

"Nếu cô muốn làm như vậy, tôi sẽ yểm trợ từ phía sau."

Vẻ bất mãn hiện trên gương mặt nghiêm trang của Nabe. Ngay cả khi khó chịu, vẻ đẹp của cô cũng không giảm bớt chút nào, Evileye đánh giá cao đối-thủ của cô. (Trans: Đối thủ trên tình trường nhé)

Đột nhiên, một người bị thôi bay trong không trung khi một tòa nhà đổ sập xuống. Hắn nảy lên vài lần trên mặt đất, rồi lộn nhào trước khi dừng lại.

Evileye tuy không cần thở, nhưng cô vẫn giữ lấy hơi thở của mình.

Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ người bị hắt bay đó là Momon, nhưng thật ra không phải thế. Người đó là Jaldabaoth.

Thấy Jaldabaoth đứng không vững trên đôi chân của mình, Evileye mừng rỡ. Rõ ràng là vết thương của hắn rất nặng và đã bị văng đi một khoảng cách rất xa.

Trong tầm nhìn của mình, Evileye phát hiện một chiến binh từ đâu bay đến và đứng đó.

Bộ giáp đen tuyền chịu hư hại rất nặng, nhìn dấu tích từ bộ giáp có thể thấy trận chiến của hai người họ khốc liệt như thế nào. Ngay cả như vậy, tư thế đứng không hề nao núng một chút nào của một người đàn ông, cho thấy ưu thế rõ rệt của Momon so với Jaldabaoth, người đang đứng trên đôi chân của mình.

Cơ thể của Evileye tràn ngập niềm vui sướng, và nắm chặt nấm đấm của mình.

Momon chầm chậm hạ thanh kiếm, và nói với Jaldabaoth đang đứng lên.

"Thật phấn khích. Diễn tả như thế nào đây... thật sự là cảm giác đó. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình đang thực sự chiến đấu. Đây là cảm giáchưng phấn khi là người chiến đấu ở tiền tuyến... trước kia, ta thường áp sát và hạ gục kẻ thù, vì thế mà ta không cảm thấy gì, nhưng ngay lúc này ta cảm thấy mình giống như một berserker (cuồng nhân). Như vậy, ngươi có thể dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào trận chiến này không?"

Bảo đối thủ sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Nghĩ về việc này, Evileye lắc đầu. Có lẽ đây là mong muốn thật sự của Momon.

Một người đàn ông mạnh mẽ như Momon hiếm khi có cơ hội được dốc hết sức. Hầu hết đối của anh đều bị giết trước khi anh có thể bắt đầu nghiêm túc. Một người đàn ông như anh sẽ rất vui nếu anh có cơ hội đối mặt với một đối thủ có thể thách thức anh tung ra toàn bộ sức mạnh.

"Thế thì, hãy cho phép ta được làm vậy."

Jaldabaoth có lẽ đã hiểu nó như là một sự xúc phạm, và hắn đã đáp trả với sự cường điệu, lịch sự và mỉa mai.

Khi nhìn vào hắn, lòng kiêu hãnh đã tràn ngập trong Evileye khi cô biết là Momon mạnh hơn so với Jaldabaoth.

"Giờ thì ta sẽ đánh với ngươi một cách nghiêm túc."

"Đến đây, Jaldabaoth."

Với lời nói như một tín hiệu, hai người họ giao chiến ngay giữa quảng trường.

Cảnh tượng giao chiến của họ giống như lặp lại thời điểm mà Evileye lần đầu gặp Momon. Với tốc độ cực nhanh của hắn, những đòn tấn công liên tiếp bị chệch hướng bởi bộ vuốt dài. Vì những chiếc móng vuốt có thể chống đỡ thanh cự kiếm của Momon, độ cứng của chúng hẳn phải vượt qua sự hiểu biết của con người.

Momon nhảy lùi lại một khoảng lớn, theo vòng cung. Lực nhảy của anh làm cho cô nghĩ rằng có thể anh đang sử dụng ma thuật [Flight]. Trong khoảnh khác mà cô nhìn thấy thanh kiếm đang xoay của Momon bị chặn lại, cô đã thấy anh lấy một ngọn thương từ hư không, trong góc khuất của mắt cô.

Đó là một ngọn thương đỏ thẫm giống như một cơn bão lửa. Momon phóng về phía Jaldabaoth. Mũi thương lao đi với tốc đô cực nhanh, đến mức cô chỉ nhìn thấy một vệt đỏ thẩm như đang thiêu cháy không gian, cứ thế hướng thẳng vào Jaldabaoth.

"[Aspect of the Demon: Hellfire Mantle]."

Khi mũi thương va chạm, một ngọn lửa bùng bùng cháy dữ dội trồi lên từ mặt đất, và một cơn chấn động lớn phát ra từ Jaldabaoth.

"Kuh!"

Để tránh bị thổi bay bởi lực đẩy khổng lồ phát ra từ vụ nổ, Evileye cúi thấp người và cố gắng vượt qua cơn bão. May mắn thay, vì cô đang mang chiếc mặt, cô vẫn có thể giữ cho mắt của mở trong cơn bão.

Nhìn về phía trước, cô thấy Momon nâng thanh kiếm của anh lên, mà vẫn trụ vững trong khi cơn gió thổi một cách dữ dội. Sau đó giống như chém không khí ra làm hai. Anh tấn công Jaldabaoth một lần nữa.

Jaldabaoth đã sẵn sàng tiếp nhận đòn tấn công, cơ thể hắn bao trùmtrong biển lửa, mũi thương phóng đến từ trước đã ghim vào mặt đất bởi chân của hắn.

Momon vung thanh kiếm chém thẳng vào Jaldabaoth, hắn bắt được thanh kiếm bằng hai tay. Khói trắng tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn, và kim loại giữa các đầu ngón tay bắt đầu tan chảy.

"Ra vậy, ngươi có thể làm tan chảy kim loại bằng cách này... khả năng này thật mạnh mẽ."

Vì nó là một thanh kiếm rất được Momon ưa thích, một mạo hiểm tầm cỡ nhất, nó hẳn phải được chế từ vật liệu vô cùng tuyệt vời.

Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Jaldabaoth có thể tạo ra ngọn lửa làm tan chảy cả thép, và Momon vẫn có thể nói chuyện bình thường mặc dù anh đang đứng rất gần với ngọn lửa chết người.

"-Hai người đó, thật không thể tin được."

Evileye đã rất sợ hãi. Cô đã biết hai người họ mạnh như thế nào, nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy.

"Đó chỉ là người phỏng đoán thôi. Loại lửa gây thiệt hại này đã được củng cố thêm bởi một khả năng đặc biệt."

Quan sát kỹ hơn, tường lửa bao bọc Jaldabaoth có một ngọn lửa màu đen pha lẫn vào.

"Là lửa địa ngục (Hellfire) ?"

"Đúng thế. Kể cả có khả năng kháng hỏa đi nữa cũng không thoát được, ngươi nghĩ sao?"

Lần đầu tiên trong cuộc chiến của họ, Momon lùi lại một bước, nhưng Jaldabaoth sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Lần này đến lượt Jaldabaoth thu hẹp khoảng cách, liên tiếp công kích Momon. Cuộc tấn công có thể giết chết người ta trong một khoảnh khắc, nhưng Momon đã gạt tất cả chúng bằng thanh cự kiếm của mình.

Trong khi liên tiếp tung ra những đòn đánh áp sát gần như nung chảy bộ giáp, Momon một lần nữa đưa tay vào hư không và lấy ra một thứ vũ khí kỳ lạ.

"[Frost Pain Modified- Icy Burst] !"

Một luồng không khí lạnh giá tỏa ra từ vũ khí, nhiệt độ xung quanh tức khắc giảm xuống. Mặc dù nó lạnh đến mức thậm chí có thể đóng băng cả lửa, lửa địa ngục của Jaldabaoth còn nóng cả lửa bình thường. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, cái nóng đã được dập tắt.

Tiếng kêu ngạc nhiên của Jaldabaoth vang đến tai Evileye.

"Đó là gì? Nó giống như mũi thương lúc nãy."

"Vì ta không thể sử dụng ma thuật, ta đã sử dụng vũ khí nguyên tố để thay thế. Tuy đây chỉ là bản sao của [Frost Pain] dùng như bản thử nghiệm... tốt, ta cảm thấy may mắn khi nó có hiệu quả vượt trội hơn so với bản gốc. Cứ cho là vậy, nó là một vật phẩm cho phép ta sử dụng ma thuật cao cấp 3 lần/ngày, nhưng do không có kỹ năng đặc biệt nào gia tăng sức mạnh cho nó, nên đối với ngươi chắc cũng không ảnh hưởng gì."

Cuộc đối thoại giữa hai người họ khó mà để người khác tin được.

Rõ ràng là họ đang trong một trận chiến mà đặt cược cả mạng sống của mình vào đó, nhưng bầu khí toát ra từ họ chỉ như đang khẳng định sức mạnh của nhau một cách dễ dàng và thoải mái.

Evileye nhớ lại Gagaran đã từng nói một điều gì đó. Khi một chiến binh đặt cược mạng sống của họ vào trận chiến, đôi khi họ có thể hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của đối phương, và nó sẽ tạo ra một cảm giác như thể họ là những bạn tri kỉ của nhau.

Vào lúc đó, cô tự hỏi là cô ấy đang nói về cái quái gì thế. Nhưng bây giờ-

"Có lẽ cô ấy đã đúng."

Evileye cảm thấy ghen tỵ vì sự gần gũi của họ.

Người đàn ông trong bộ giáp đen tuyền, bề mặt của nó đang dần mờ đi do chịu sự nung chảy, và con quỷ trong bộ tuxedo đang bị băm vằm với vô số những đường kiếm.

Hai người họ đã có một trận chiến với nhau mà nó đã nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, trong mắt của Evileye họ giống như là những người bạn cũ.

"Ngươi thực sự rất mạnh."

"Ngươi cũng thế, Jaldabaoth."

"Trong trường hợp này, ta có một đề nghị?"

Momon hất cằm của mình với Jaldabaoth, như để nói là anh muốn nghe.

"Nếu ta nhường chiến thắng trong trận chiến này cho ngươi, có lẽ hai chúng ta nên nhường nhau một bước nhỉ? Hay đúng hơn, chính xác hơn, ta sẽ rút rui trong sự cố này, và cũng hy vọng là ngươi sẽ không đuổi theo."

"Đùa chị à!"

Evileye hét lên do bị kích động bởi cảm xúc mãnh liệt. Đối với những kẻ đã lấp đầy Vương đô bằng sự hỗn loạn và chết chóc, lại lên tiếng cầu xin cho lòng thương xót và tha thứ như không có gì đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, một giọng nói bình tĩnh chấp nhận lời đề nghị của Jaldabaoth.

"Được thôi."

Dưới lớp mặt nạ, Evileye trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Momon. Cô không thể hiểu tại sao Momon, đang có nắm lợi thế hơn, lại chấp nhận điều kiện của Jaldabaoth.

Cảm nhận suy nghĩ của Evileye, Demiurge nhún vai. Tuy ghét phải thừa nhận nó, nhưng hắn trông khá thanh lịch trái với những gì hắn đã làm.

"Có chút rắc rối này, tại Momon-san lại mang một cô gái não phẳng theo đấy. Cũng nên tiết lộ lý do tại sao Momon-san lại chấp nhận đề xuất này."

Quay sang Evileye, Jaldabaoth nói tiếp.

"Để mang Momon-san đến đây, và để tránh những kẻ khác can thiệp vào trận chiến của chúng ta, ngươi đã ủy thác những người bạn và đồng minh của mình tham gia chiến đấu, phải chứ? Ngươi thực sự nghĩ bọn chúng đủ sức giữ chân không cho lũ quỷ can thiệp vào cuộc chiến này sao?"

Evileye cảm thấy như thể xương sống của mình đã bị đâm xuyển bởi một cây nước đá.

"Quân đội quỷ dữ luôn luôn chờ đợi một cơ hội để tấn công Vương đô."

Đó là trường hợp xấu nhất.

Mặc dù Marquis Raeven đã tuần tra bên trong Vương đô với quân đội của mình, cô thật sự không nghĩ ông ta có thể đối phó với tất cả những con quỷ trong tay Jaldabaoth. Một kết luận tương tự đang chời đợi nếu lũ quỷ bắt đầu sử dụng người dân làm con tin trong toàn Vương đô.

Nhưng nếu họ đánh bại Jaldabaoth tại đây-

"Cho dù ngươi có giết được ta, ngươi nghĩ rằng chúng sẽ biến mất sao? Ta ở đây nếu như sử dụng ý niệm truyền đạt một mệnh lệnh duy nhất và ngay lập tức những tay sai từ địa ngục của ta sẽ điên cuồng càn quét Vương đô. Cứ cho là số lượng của chúng sẽ giảm bớt phần nào...nhưng ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu người phải chết để tiêu diệt hết bọn chúng?"

"Nhưng còn, làm sao mà chúng ta biết ngươi sẽ giữ lời hứa của mình?"

Nếu Jaldabaoth tiếp tục chiến đấu với Momon, hắn không dám chắc sẽ giành chiến thắng. Chính vì vậy, tại sao không rút hết quân của mình và cầu xin việc không bị truy đuổi? Nếu không thành- hắn sẽ kéo theo tất cả những người khác cùng chết với mình hoặc một điều gì đó tương tự như thế.

Tuy nhiên, bằng cách dùng ngươi dân trong Vương đô làm con tin, tình thế sẽ khác.

Đó là một lời đề nghị thực sự hấp dẫn và gian xảo.

Ra là thế, Evileye nghĩ, sự kính trọng của cô danh cho Momon đã tăng lên. Momon đã phải miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Jaldabaoth vì anh đã lường trước được việc này. Quả thật, anh không còn lựa chọn nào khác.

"Sau khi người ngoài cuộc này đã thông suốt, ta sẽ bắt đầu cho rút quân, tuy nó sẽ là nỗi nhục vì không thể đạt được mục đích của mình. Cầu mong là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."

"Ta cũng thế, Jaldabaoth."

Jaldabaoth mỉm cười dưới lớp mặt na, và sau đó tập hợp những cô hầu gái ở xung quanh trước khi tất cả họ biến mất bằng [Greater Teleport].

"Chúng đi rồi..."

Evileye phi hành lên bầu trời, ánh mắt cô hướng về nơi bức tường lửa đã từng hiện diện. Không còn gì cả, chỉ còn những mảnh vụn còn sót lại dưới bầu trời đêm.

Một bức tranh vẽ khung cảnh hỗn loạn. Điều gì sẽ được sinh ra sau tất cả những sự hy sinh của ngày hôm nay?

Thực tế là Jaldabaoth vẫn còn tồn tại, một con quỷ vượt trội so với cả Demon God. Và đứng lên chống lại hắn là Momon, một chiến binh thuộc hàng TOP. Thế giới sẽ phản ứng thế nào khi huyền thoại về hai người được lan truyền, và thế giới sẽ thay đổi như thế nào?

Evileye lắc đầu để phân tán tư tưởng đã trộn lại thành một đống lớn bên trong đầu mình. Cô sẽ từ từ cân nhắc những điều này, trong tương lai.

Có thứ còn quan trọng hơn nhiều so với điều này. Evileye đáp xuống mặt đất và mở rộng vòng tay của mình.

"Uwaaaaaaaaaaaah!"

Với một tiếng kêu mừng rỡ, Evileye dồn hết công suất mà chạy. Tuy là ma thuật [Flight] của cô vẫn chưa giải trừ, nhưng đây vẫn có thể gọi là chạy.

Evileye chạy về phía Momon. Có lẽ vì ngạc nhiên, Momon làm ra tư thế sẵn sàng với thanh kiếm của mình. Bỏ qua điều này, Evileye nhảy bổ tới chỗ anh. Bởi vì cô đang chạy hết tốc lực, cảm giác như cô đã đụng phải một bức tường. Nhưng vì là một Vampire- sức chịu đựng và sinh lý cũng khác, nên không có đau đớn nào phát sinh.

Và như vậy, Evile ồm chầm lấy Momon.

"Ngài đã làm được! Ngài đã thắng! Ngài đã thắng! Đúng như dự đoán của Momon-sama!"

"Tôi... um... không phiền lòng, có thể cho một chút không gian ở đây không."

Momon nói một cách bình tĩnh với Evileye, người đang ôm lấy anh như một con koala. Có lẽ anh đang xấu hổ.

Mình đã giành chiến thắng khi được ôm anh ấy.

Evileye nhớ lại một thông tin mà cô đã được nghe trong quá khứ. Một số người đàn ông sẽ tìm những người khác giới để giải tỏa căng thẳng sau một trận chiến. Cô đã hy vọng Momon sẽ là một người đàn ông như vậy, và rằng anh sẽ chọn cô cho nhiệm vụ này.

Evileye thoáng thấy Nabel người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Chiến thắng đầu tiên của một cô gái.

Mặc dù Evileye đang cọ xát cơ thể mảnh mai của cô với Momon, do bộ giáp nên anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, và nếu chạm phải vết thương trên người cô, nó sẽ rất đau.

"Ah...xin lỗi, Nabe, hãy giữ lấy thanh kiếm của tôi."

Nhận thấy hành động của mình chỉ là lãng phí sức lực, Evileye buông tay, rời khỏi Momon trông cứ như rơi ra khỏi một cái cây.

Thế cũng được. Mình phải chú ý nắm bắt cơ hội trông tương lai. Còn giờ, Jaldabaoth đã thấy được sức mạnh thật sự của Momon-sama, không có cách nào để hắn phá vỡ lời hứa được. Nhưng ngay cả vậy, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, và những người đã ngã xuống... ah, theo đuổi dục vọng riêng của bản thân thật là không tốt đẹp gì.

Cuộc chiến tại Vương đô đã kết thúc.

Nhưng trận chiến của cô như một người phụ nữ chỉ vừa mới bắt đầu.

Trong khi đang nghĩ đến bước đi tiếp theo của mình, Evileye bất giác chuyển sang hướng có tiếng chuông thép.

Trước mặt cô là một nhóm người. Họ là những mạo hiểm giả, binh lính và-

"Đó có phải là Tướng Quân (Warrior Captain)? Cùng những người khác?"

Bên cạnh Gazef Stronoff là Lakyus và Tina. Còn có cả Gagaran và Tia. Mọi người đều đã dính đầy bụi bẩn, minh chứng cho một trận chiến ác liệt họ vừa mới trải qua. Họ nhìn quanh đống tàn tích để lại của một trận chiến cực kỳ ác liệt vừa diễn ra ở đây, và sau đó, hít một hơi thật sâu, tất cả đều hướng ánh nhìn về Momon.

Cảm nhận được ý nghĩa từ ánh mắt của họ, Evileye thì thầm với anh.

"Momon-san, tuyên bố thắng lợi với mọi người đi nào."

Momon đã không làm như vậy. Ngay khi Evileye bắt đầu cảm thấy hoài nghi, cô nghe một âm thanh, một giọng nói bé nhỏ.

"Tôi thấy hơi ngại."

Cái kiểu phản ứng làm cho người khác phải kinh ngạc lại đến từ một chiến binh phi thường làm cho Evileye bật cười thành tiếng.

"... Nhưng, vinh dự này là thuộc về người đã công lớn nhất trong chúng ta? Xin đừng bỏ lỡ dịp quan trọng này."

"Haha. Thật sự không làm không được."

Momon nắm thanh kiếm của mình thật chật và chỉ nó lên bầu trời.

"UOOOOOOOOOOOOHH!"

Trong những giây phút tiếp theo, tất cả mọi người đều giơ nắm đấm lên bầu trời, hò hét thật to kỷ niệm chiến thắng của họ. Trong miệng của mọi người đều vang lên cái tên Momon, người anh hùng đã giải cứu Vương quốc.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 6-Chương Kết

Month of Descending Fire (9th Month), 6th Day, 08:45

Các hầu gái đứng thành từng hàng ngay ngắn trước mặt Sebas. Bọn họ có tổng cộng 41 người và tất cả đều là Homunculus. Đứng đầu là hầu gái trưởng với cái đầu chó, Pestonya S. Wanko. Tất cả hầu gái phục vụ trong Nazarick đã được tập hợp.

"Mọi người, đây là hầu gái mới nhất gia nhập Nazarick."

"Tôi tên là Tsuareninya, xin mọi người giúp đỡ."

Hầu gái trưởng, đại diện cho tất cả những người khác, cúi đầu chào Tsuare.

Sau khi nói chuyện với những hầu gái khác, Tsuare hầu như không có vẻ gì là sợ hãi.

Ngoại trừ vết khâu chạy dọc giữa khuôn mặt, Pestonya sở hữu đôi mắt hiền từ và một gương mặt dịu dàng. Hơn nữa, tất cả những hầu gái phía sau cô đều là con người, với không một nét mặt đáng sợ.

Dù vậy, xét đến tình trạng của Tsuare, dường sự nỗi sợ người khác của cô sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Cho dù có vẻ như cô đang thân thiết với những người khác, cô biết rõ tình cảnh mình đang gặp phải và cố gắng làm sao lãng bản thân khỏi việc đó bằng cách buộc bản thân mình phải nỗ lực.

Nếu mình không theo dõi cẩn thận, rất có thể cô ấy sẽ sụp đổ.

Trong khi Sebas đang suy nghĩ về những câu hỏi trên, buổi gặp mặt giới thiệu đã kết thúc và một người hầu gái đưa cô ấy ra ngoài. Trên đường đi, Tsuare ngoảnh mặt nhìn Sebas. Sebas gật đầu về phía cô, và cô gật đầu đáp lại, trước khi quay đầu lại và rời đi.

"Sebas-sama, con người đó sẽ cần huấn luyện những gì?"

"Dạy cô ấy cho đến khi cô ấy đủ tiêu chuẩn để làm một hầu gái trong Nazarick. Cho dù vậy, cô ấy cũng chỉ là con người, nên khi huấn luyện, xin đừng bắt cô ấy làm quá sức."

"Đã hiểu-wan."

Cái đầu chó của Pestonya khẽ nghiêng, để lộ chiếc răng nanh. Mặc dù vẻ mặt đó khiến cô trông như một con thú để lọt mất miếng mồi, đôi mắt cô vẫn tràn đầy sự ấm áp.

"Tôi nghĩ rằng với cô ấy, trở thành hầu gái chỉ là bước đầu."

"Ý cô là sao?"

Pestonya trả lời Sebas, người vẫn chưa hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói và đang tự hỏi không biết cô đang nói đến việc gì.

"..wan. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc sẽ nghỉ sau đám cưới-wan..."

"Cái gì?!"

Mặt Sebas như đang sững lại còn tiếng cười dịu dàng của Pestonya vang khắp tầng chín của Đại Lăng Tẩm Nazarick.

...

Month of Descending Fire (9th Month), 7th Day, 16:51

Sau khi đã chắc chắn rằng bên trong không có khách và thời gian là hợp lí, Climb mở cửa tiến vào căn phòng của Renner.

Cô công chúa đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc. Căn phòng của cô nhuộm đỏ những tia nắng của hoàng hôn và dường như chúng tô điểm cho cô toả sáng.

"Chào mừng, Climb."

Cô gái xinh đẹp dịu dàng đó khiến con tim đang loạn nhịp của Climb trở nên tĩnh lặng, và cậu có cảm giác như mình đã được chữa lành. Climb lột bỏ vẻ mặt thư giãn của mình và tiến đến bên Renner.

"Đến đây và ngồi xuống đi, Climb."

" Việc đó là không cần thiết, Renner-sama. Thần còn phải hỗ trợ việc dọn dẹp đợt tấn công của lũ ma quỉ trong một thời gian nữa."

Đôi mắt của Renner sáng lên. Cô vốn là người đưa ra mệnh lệnh đó nên đáp lại như vậy có lẽ là câu trả lời chính xác.

Nhiệm vụ tiếp theo của Climb tiếp quản những dữ liệu an ninh liên quan đến việc bảo vệ Liên Đoàn Ma thuật sư.

Việc này là do sự tồn tại của một vật phẩm.

Cho dù bức tranh toàn cảnh của cuộc xâm chiếm đến từ quân đoàn ma quỷ vẫn chưa hoàn toàn được hé lộ, một vật phẩm ma thuật rất đáng lo âu đã được tìm thấy trong một nhà kho. Liên Đoàn Ma thuật sư vẫn đang phân tích và điều tra nó, nhưng xét đến việc nó chứa một phép thuật mạnh đến thường và những thông tin Jaldabaoth đã tiết lộ, rất có khả năng đây là vật phẩm hắn ta đã đang tìm kiếm.

Do vậy, Liên Đoàn Ma thuật sư đã phải triệu tập rất nhiều chuyên gia đầy năng lực. Cho đến khi tìm ra được cách tiêu huỷ nó, họ sẽ luôn được những nhóm mạo hiểm giả bảo vệ mọi thời điểm. Dĩ nhiên, Climb là một trong số những người được chọn cho việc đó.

Thật khó chịu khi không thể trừng phạt đám Eight Finger, những kẻ đã mang vật đó đến Vương đô.

Cho dù cậu đang đứng trước Renner, Climb không thể kiềm hãm được sự nóng giận trong lòng mình.

Vật phẩm đã dẫn đến thảm hoạ diễn ra trong Vương đô đã được tìm thấy trong một nhà kho trực thuộc chi nhánh buôn lậu của Eight Fingers. Nếu như vậy, đáng lẽ họ nên bắt đầu tiêu diệt chúng ngay lập tức. Tuy nhiên, có một lí do rất quan trọng ngăn cản họ làm vậy, và chỉ một số ít người biết được điều đó.

Bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm vật phẩm bởi vì Jaldabaoth đã tiết lộ thông tin về nó. Đấy là ý kiến của Renner. Mặc dù vậy, rất có thể Jaldabaoth đã lợi dụng con người để tìm thứ mà quân đội của hắn không thể tìm thấy, giải thích vì sao ngay từ đầu những thông tin đó lại bị rò rỉ.

Do mọi người đều hiểu ngụ ý đằng sau việc rò rỉ đó, họ đã giữ kín tất cả thông tin về vật phẩm này, và vì vậy nó không thể được sử dụng làm lí do để tấn công Eight Fingers.

"Cậu đang làm việc cùng với ngài Warrior-Captain, phải không ? Ta hiểu rồi, nếu vậy thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thoả. Vậy còn những người cậu đã giúp đỡ? Dù đang bận rộn với việc bảo vệ cung điện, cậu chắc đã đi ra ngoài một chút rồi phải không?"

Trái tim của Climb run lên khi Renner ném quả bom đó vào người.

"V-vâng. Mọi người đều mong được bày tỏ lòng biết ơn của họ đến Renner-sama."

"Thật tuyệt làm sao, vậy ta phải đi gặp họ mới được."

"Người không thể!"

Ngay khi tiếng hét rời khỏi miệng, Climb ngay lập tức nhận ra rằng anh đã làm hỏng mọi thứ một cách trầm trọng. Anh cúi đầu và bắt đầu nói liến thoắng, như thể đang cố gắng che đậy những gì anh vừa nói.

"Mọi người vẫn đang rất bận rộn và thần tin rằng sự hiện diện của Renner-sama sẽ khiến bọn họ sao lãng khỏi công việc và cho dù nó hạ thấp sự rộng lượng của Renner-sama, thần vẫn mong rằng người hiểu được ý nghĩ của thần."

Ngẩng đầu lên, Climb tự hỏi liệu nếu những nếp nhăn bởi sự buồn rầu có xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô chủ không, hay sẽ là một cái bĩu môi trẻ con không phù hợp với tuổi của cô ấy. Tuy vậy, vẻ mặt anh nhìn thấy đều không phải một trong hai cái đó.

Cô ấy cười.

Nó không chỉ đơn giản là hai góc miệng của cô ấy được nâng lên chút it, mà là một nụ cười toả nắng thực sự.

Climb đã nhìn thấy Renner cười rất nhiều lần. Nếu lục lại trong tâm trí thời điểm cậu hạnh phúc nhất thì đó sẽ là lúc nhìn thấy nụ cười đấy trên gương mặt cô sau khi cô nhặt cậu về. Tuy vậy, nụ cười của cô bây giờ vẫn hơi khác so với nụ cười lúc đó.

Trước khi cậu có thể tìm ra câu trả lời, vẻ mặt của cô trở lại với nụ cười nhạt thường ngày.

"...Việc đấy thì không thể tránh được rồi."

Cilmb cảm thấy nhẹ nhõm khi Renner chấp nhận lời giải thích của cậu.

Sự thật là cậu vừa ném vào mặt cô chủ mình những lời nói dối. Climb chưa hề nghe bất kì lời cảm tạ nào từ những người dân cậu gặp. Ngược lại, họ còn đổ lỗi và thể hiện sự khinh miệt. Tại sao chỉ cứu chúng tôi, và vân vân...

Họ đã trút cơn giận của họ-về nỗi mất mát gia đình, của cải-và đổ lên đầu Climb.

Climb đã cố chịu đựng những sự oán giận này bởi những người đó không cũng còn ai để đổ lỗi, và do cậu cảm thấy có lỗi khi không hoàn thành những mệnh lệnh Renner-sama đưa ra một cách hoàn hảo.

Con quái vật họ đã chạm trán ở nhà kho ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những con khác. Nó đã có thể đánh bại Brain Unglaus mà không cần tung hết sức, và chỉ nhờ những vết thương nó nhận phải trước đó mà họ mới dành thắng lợi. Nếu con quái vật đấy xuất hiện trước mặt họ ở trạng thái tốt nhất thì họ chắc chắn sẽ bị đánh bại. Sau khi nghe về sức mạnh của nó từ Lakyus, cậu thầm cảm thấy cảm kích rằng họ, bằng cách nào đó, đã dành chiến thắng trước con quái vật như vậy.

Và rồi, lời cảm ơn duy nhất cậu nhận được là những tiếng phàn nàn kể trên. Cho dù cậu tự nói với bản thân rằng cậu đã quen với nó, những lời nói ấy vẫn cắt sâu trong lòng cậu.

Sự thật là sẽ không sao nếu như Climb chém những kẻ có ý đồ xấu xa. Không ai sẽ nói gì nếu như cậu đáp lại những lời sỉ nhục cậu đã nhận được từ khi trở thành cận về riêng của Renner, nhưng nếu cậu làm vậy thì vị trí của Renner sẽ gặp nguy hiểm. Nếu những sự căm ghét đó chuyển sang công chúa và dẫn đến việc họ phỉ báng cô, cậu sẽ bất lực rút kiếm ra chống lại họ.

"Bây giờ thì, Climb, ta có ....tin không vui. Nghe cho kỹ đây."

Climb nhắm mắt lại trong vài giây, và mở chúng ra lần nữa.

"Người phụ nữ cậu và Sebas-san hợp tác để giải cứu khỏi kĩ viện...... đã bị ám sát."

Không thể hiểu được những gì Renner vừa nói, miệng cậu đóng mở trong khi cậu hổn hển thốt ra vài thứ tiếng mà có thể bị nhầm lẫn thành những câu nói.

"Thế nào....nhưng làm ....làm thế nào chuyện này lại có thể xảy ra?"

Nghĩ lại, người phụ nữ đó lẽ ra đã được giấu kĩ trong phòng chờ và sau đó được đưa đến lãnh địa của Renner.

" Đó là lỗi tính toán ở phía ta. Ta muốn thuê mạo hiểm giả làm bảo vệ, nhưng do đợt tấn công, bọn họ đều đã được thuê bởi người khác. Nên ta đành phải dùng lính đánh thuê..."

Renner lắc đầu, như thể ngụm ý rằng tất cả đều là lỗi của cô ấy.

"Đ-Đó không phải là sự thật ! Đó chắc chắc không phải là lỗi của Renner-sama! Những kẻ tấn công họ mới là người phải chịu trách nhiệm!"

"Không! Nếu ta cẩn thận hơn, nếu ta xem xét mọi thứ kĩ càng hơn.....rằng vụ hỗn loạn sẽ làm suy yếu an ninh trong Vương đô, nếu ta giúp họ chạy trốn khi ta nhận thấy hiểm nguy, mọi thứ sẽ không thành ra như thế này! Nếu Climb ở đó, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Và kể cả những mạo hiểm giả tiến cử nhóm lính đánh thuê đó cũng phải ngạc nhiên..."

Nước mắt đang bắt đầu tràn ra trên đôi mắt của Renner.

Lồng ngực Climb đau thắt lại như thể trái tim cậu đã bị bóp nát. Có lẽ lỗi nằm ở phía Renner, nhưng cô ấy đã làm tất cả những gì có thể trong một tình thế khó khăn như vậy. Nếu vậy, ai là người có lỗi?

"Renner-sama không làm gì sai cả!"

Nghe lời khẳng định dõng dạc của Climb, Renner vô cùng cảm động. Cô đứng dậy và ôm chặt lấy Climb.

Để giúp cô bình tĩnh trở lại, Climb đưa tay ra sau lưng cô- không, như thế sẽ rất nguy hiểm.

"Nhưng, làm sao thông tin...?"

"Ta cũng không rõ. An ninh trong Vương đô là yếu nhất khi vụ hỗn loạn xảy ra, có thể nó bị rò rỉ trong lúc đó? Họ lẽ ra đã di chuyển ngay lập tức..."

Cậu không thể lược bỏ khả năng đó. Rất có thể những kẻ tấn công đã theo dõi những nơi và người mà Climb bảo vệ cho đến khi họ tìm ra chỗ ẩn náu.

"Bọn họ đã được tìm thấy ở đâu vậy?"

"Ở trong khu vực các quận nghèo ở Vương đô, nhưng bản thân ta không biết rõ chi tiết cụ thể."

"Vậy còn những cái xác?

"Họ đã được chôn cất. Có chuyện gì với họ sao?"

"Thần muốn xét nghiệm những vết thương để xem có tìm được manh mối gì không."

"..Climb, thế là đủ rồi. Họ đã bị xâm phạm quá đủ rồi. Ít nhất hãy để họ yên nghỉ."

"...Thần đã hiểu."

Lòng tốt của Renner chạm đến tận đáy lòng Climb. Hiển nhiên, những lời cô ấy nói đều có giá trị. Cậu cảm thấy xấu hổ khi đã không nghĩ đến cảm giác của cô ấy,và để ham muốn tìm ra sự thật lớn lên trong cậu.

"Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Đây chắc chắn không phải lỗi của Climb...ah, ta thấy rằng chúng ta đã hoán đổi vị trí."

Renner cười. Cho dù mắt cô vẫn đỏ ửng, những giọt nước mắt đã không còn.

"Vâng, quả thật như vậy."

Khuôn mặt nhăn nhó của Climb vỡ vụn, và cậu cười.

"Tha thứ cho ta vì đã giữ cậu lại. Climb, bây giờ cậu sẽ phải làm việc rất vất vả đấy."

Cho dù nhận thấy một cảm giác khát khao hơi ấm thoát ra khỏi lồng ngực, cậu lập tức chặn sự ham muốn đó lại.

__________

Month of Descending Fire (9th Month), 10th Day, 09:08

Hôm nay là một ngày lí tưởng cho những chuyến đi, với không một đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh ngát.

Chiếc áo choàng đỏ thắm bay tự nhiên trong gió , phất phơ sau lưng người đàn ông trong bộ giáp đen tuyền. Evileye hỏi cậu ấy.

"Anh có quay trở lại không?"

Đó là một câu hỏi lạ kì, nhưng Evileye đã có một cảm giác kì lạ. Mạo hiểm giả thường không cố định, nhưng cũng có một số người chọn vài thành phố nhất định để làm căn cứ hoạt động, như là Blue Rose. Với Momon, căn cứ hoạt động của anh là E-Rantel.

'Ý, ý tôi là sẽ có rất nhiều người muốn đi theo..."

Evileye không thể tin rằng cô đang thốt ra những lời nói lê thê, ngượng ngập như vậy. Cô biết rõ rằng cô không phải là một nữ sinh si tình luôn mơ về người mình thích, nhưng chỉ riêng từ "Yêu" cũng đủ khiến tâm trí cô rối loạn.

"....Đừng lo về chuyện đó."

Đó là câu trả lời của anh ấy.

Nó thật lạnh lùng, Evileye nghĩ.

Không biết phải nói gì khác, từng đợt gió thổi mạnh xuyên qua giữa hai người.

Người đàn ông như đợi sẵn sự yên lặng đó, cất tiếng.

Evileye cảm thấy đấy không phải cách từ biệt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng nơi đây không chỉ có mình họ. Đằng sau Momon là Nabe còn đằng sau Evileye là các thành viên của Blue Rose. Và còn một Magic Caster sẽ đảm nhiệm việc đưa Momon về E-Rantel.

"Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều."

Momon gật đầu đáp lại lời cảm ơn của Raeven.

"Đức vua muốn tự bản thân bày tỏ sự biết ơn của mình đến anh, nhưng..."

Trong cuộc hỗn loạn ở Vương đô, Momon đã trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi trong Vương đô. Suy cho cùng, anh là 'Dark Hero', người đã thách đấu đánh tay đôi với 'Demon god' Jaldabaoth và hoàn toàn đánh bại hắn. Đó là lẽ tự nhiên khi mà Đức Vua muốn tự mình bày tỏ lòng cảm kích. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh thậm chí có thể được phong lãnh chúa. Tuy nhiên, Momon đã khước từ lời đề nghị trên và từ chối gặp mặt.

Đó không phải là một thái độ đúng đắn.

Quý tộc, những người coi trọng danh dự của bản thân, cho rằng một tên nông dân không tên tuổi như anh đã quá cao ngạo khi dám cư xử như vậy với đức vua, người có vị trí cao hơn họ.

Đã xuất hiện những lời đồn thổi rằng Momon đang sỉ nhục Đức Vua.

Cũng có những người phẫn nộ khi một tên mạo hiểm giả lại dám bất kính như vậy.

Một phần trong số các quý tộc rêu rao rằng Momon đã mắc sai lầm khi không ra đòn quyết định lên Jaldabaoth mà để hắn ta trốn thoát, nhưng vì Momon được Raeven ủng hộ, bọn họ chỉ đành im lặng.

"Momon-san đang làm việc cho tôi, nên nếu các người gây sự với anh ta, các người sẽ gây sự với tôi," Raeven đã phát biểu một cách đầy hăm doạ.

Và bản thân Momon cũng thêm vào" Tôi đơn giản chỉ nhận một nhiệm vụ với tư cách là mạo hiểm giả và hoàn thành nó. Đây không phải là một việc gì xứng đáng với sự chú ý của nhà vua, và thú thực, tất cả những mạo hiểm giả tham gia vào trận chiến này cũng nên được phong tước". Điều đó đã làm cho các quý tộc hài lòng, và những lời đồn thổi cũng dần biến mất.

Nhưng ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt. Một số quý tộc vẫn lên tiếng chỉ trích Momon, do cảm thấy rằng họ đã bị xúc phạm

Evileye nhớ lại những gì Lakyus, bản thân vốn là một quý tộc, nói với cô.

Không có Momon, vũ hỗn loạn trong Vương đô sẽ không được giải quyết, và quy mô của những thiệt hại nó gây ra sẽ lớn không tưởng. Tuy nhiên, những người duy nhất đến tiễn Momon chỉ có các thành viên của Blue Rose và hầu tước Raeven, do tình cảnh khó khăn Momon gặp phải.

Trong biến cố kể trên, những người được ngợi ca nhiều nhất là các mạo hiểm giả, Đức Vua, Nhị Hoàng Tử, và hầu tước Raeven. Trong khi đó, cái nhìn của công chúng về các quý tộc bị giảm sút.

Tất nhiên, các quý tộc không đồng tình với ý kiến đó. Vương đô nằm dưới sự quản lí trực tiếp của nhà vua. Với tư cách là những lãnh chúa, cho dù gửi quân đến hỗ trợ Vương đô là lẽ thường tình, họ không có nghĩa vụ phải làm vậy. Vả lại, nếu xét đến việc nơi ở của bản thân họ cũng có thể bị tấn công bởi lũ ma quỉ, bảo vệ lãnh địa của chính mình sẽ là việc làm hợp lí hơn cả

Trong sự kiện đó, đảng phái quý tộc, những người ưu tiên việc bảo vệ bản thân, giữ nguyên quan điểm của mình rằng việc Đức Vua có mặt giữa trận chiến là một sai lầm xuất phát từ lòng cao ngạo của ông. Trong khi đó, đảng phái hoàng tộc yêu cầu quyết liệt rằng Đức Vua đáng lẽ nên trốn kĩ ở một nơi an toàn và không nên đi ra tiền tuyến. Từ đấy, cuộc tranh chấp quyền lực giữa hai phe ngày càng trở nên căng thẳng.

Và những người dân ở Vương đô vốn không tham gia vào cuộc tranh chấp đó cảm thấy không hài lòng."Sao những tên quý tộc tự cao đấy chỉ biết bảo vệ bản thân mình mà không phải chúng ta?"

Do vậy, sự tôn trọng của họ dành cho những người thực sự chiến đấu cho họ lớn dần, và những lời chỉ trích dành cho những quý tộc họ càng ngày càng nhiều. Nó trở thành một vòng luẩn quẩn và cuối cùng, quý tộc chuyển sang đổ lỗi cho các mạo hiểm giả về chuyện đó.

"Cuối cùng, họ chỉ biết thuê những kẻ cuồng chiến chỉ biết đánh nhau cho đến chết" và vân vân...

Và trong biến cố đó, Momon, mạo hiểm giả cấp adamantite được trọng vọng nhất, trở thành mục tiêu. Do vậy, hiển nhiên sẽ không có bất kì quý tộc nào đến tiễn anh. Cho dù vài người trong số họ muốn muốn làm thân với anh, họ sẽ ở thế khó do cuộc tranh chấp.

Lí do duy nhất giúp Raeven có mặt ở đây là do ông liên tục đổi phe như một con dơi.

"Đây là bức thư cảm tạ đến từ Đức Vua, Nhị Hoàng Tử và Tam Công Chúa. Còn đây là thẻ bài miễn cho anh tất cả mọi loại thuế trên Vương Quốc. Và còn nữa, một thanh gươm ngắn do Đức Vua ban tặng. Xin hãy nhận chúng."

Là một quý tộc, Lakyus chỉ có thể thở dài, và Evileye hiểu rõ vì sao.

Được nhà vua ban tặng thanh gươm ngắn tương tự như việc hiệp sĩ được ban huy chương hay quý tộc nhận được chiến lợi phẩm. Giữa những cuộc tranh chấp quyền lực căng thẳng, món quà đó có thể dẫn đến rất nhiều vấn đề nếu như bên quý tộc biết về nó. Cho dù vậy, tất cả những gì cô ấy có thể nói là việc Đức Vua tặng thanh gươm là một nước đi tuyệt vời.

Mình cứ tưởng Nhà Vua là một tên bất tài đáng thương không dám gây xáo trộn. Ấn tượng của mình về ông ta đã được cải thiện một chút.

Momon hờ hững chấp chận thanh gươm ngắn rồi đưa nó cho Nabe, người đang đứng cạnh mình.

"Không, tặng chúng thay lời khen ngợi là đã đủ, nhưng liệu lũ quý tộc sẽ chịu im lặng trước chuyện này sao?" Evileye nói thầm

Theo cách nhìn của nhóm quý tộc,việc một người có uy tín và sức mạnh trở thành một quý tộc sẽ không phải là chuyện đùa. Mọt thứ thậm chí sẽ càng trở nên rắc rối nếu như một chiến binh mạnh hơn Gazef Stronoff gia nhập đảng phái hoàng tộc. Do đó, nếu nhà vua quyết định phong lãnh chúa cho Momon, các quý tộc sẽ sử dụng thanh gươm ngắn đó như một cái cớ để chỉ trích anh. Cho dù người muốn ban tặng thanh gươm ngắn đó là Đức Vua, nó vẫn là một món quà quá lớn dù để thay lời khen ngợi.

Các quý tộc sẽ không bỏ qua chuyện này.

Evileye nói ra mồm những suy nghĩ của mình, nhưng bị phủ nhận bởi người đứng cạnh cô.

"...Câu quá ngây thơ, Evileye."

"Ngây thơ. Lần này đảng phái hoàng tộc đã đi trước một bước."

"Tại sao?"

"...Bởi thanh gươm đó là thứ chỉ được ban tặng cho những quý tộc và hiệp sĩ."

"Nên trong tương lai, khi việc đề bạt Momon-san là cần thiết, họ có thể dùng thanh gươm đó như một cái cớ để ngậm miệng lũ quý tộc. Vật như vậy sẽ không bao giờ được trao tặng cho người thường, anh biết vậy phải không? Một vị trí lãnh chúa đã được để sẵn cho anh ấy, hoặc ít nhất đó là những gì họ đang ám chỉ."

"Tôi hiểu rồi.... không thể tin các anh lại suy tính chuyện này nhiều đến vậy"

"Tất nhiên"

"Đừng khinh thường sát - Đừng khinh thường những ninja."

"Bây giờ chúng tôi phải đi, hầu tước Raeven. Cảm ơn vì tất cả."

"Rất hân hạnh.Ta mong rằng chúng ta có tiếp tục một mối quan hệ thân mật trong tương lai."

"Tôi cũng muốn vậy. Và Blue Rose, những mạo hiểm giả đồng nghiệp cấp adamantite của tôi, tôi mong chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc. Tôi mong có thể dựa vào các bạn khi có chuyện xảy đến"

"Chúng tôi mới là những người phải nói câu đấy, Momon-san. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Momon-san, chúng tôi cảm thấy thật xấu hổ khi tự xưng là mạo hiểm giả cấp adamantite như anh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bắt kịp. Rất mong chờ làm việc chung với anh lần nữa"

Lakyus và Momon cùng gật đầu tán thành

Và rồi, Evileye cảm thấy ánh mắt của Momon đang hướng về cô. Không chút nhầm lẫn. Bằng chứng là Momon dường như đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng dừng giữa chừng, lại chuẩn bị rồi chặn miệng bản thân thêm lần nữa

Evileye cảm thấy trái tim ngừng đập của cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu Momon muốn cô trở thành đồng đội của anh, Evileye chắc sẽ đồng ý. Đó sẽ là sự phản bội với những người đồng đội đã cùng cô đồng cam cộng khổ, nhưng kể cả như vậy, Evileye muốn sống thật với trái tim mình.

Như thể đang bối rối, Momon tiếp tục đóng mở miệng thêm vài lần nữa trước khi anh cuối cùng thở dài và quay đi. Chiếc áo choằng đỏ thắm cuộn xoáy lên trước những chuyển động của anh.

Nhìn tấm lưng anh lùi xa dần, Gagaran trêu Evileye.

"Cậu bị đá rồi."

"Không, không phải vậy. Anh ấy đơn giản là người như thế."

Momon leo lên cái thuyền bay được điều khiển bởi Magic Caster của Raeven và dần nổi lên, nhưng Evileye vẫn không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.

"Không biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại?"

"Sẽ tốt nếu như đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản và nhẹ nhàng, không phải một vụ hỗn loạn như thế này."

"Nếu thế thì hơi khó"

"Đúng vậy."

Tất cả các thành viên của Blue Rose đều đồng tình.

Nếu các mạo hiểm gia cấp adamantite gặp nhau trong cùng một công việc, đó chắc là một việc gì đó rất lớn.

"Vậy một buổi gặp mặt bình thường chắc sẽ không vấn đề gì ? Evileye biết thuật dịch chuyển. Đi đến E-Rantel cũng không quá tệ. Nói mới nhớ, chẳng phải đi với Momon-san sẽ là một mũi tên trúng hai đích ? Được anh ta bảo vệ thì anh sẽ không phải lo gì về nguy hiểm khi trong di chuyển."

Evileye ngạc nhiên không nói lên lời, chỉ nhìm chằm chằm vào Gagaran. Cho dù đang đeo mặt nạ, vẻ mặt thú vị của cô vẫn lộ rõ qua điệu bộ của mình.

"Hey, chẳng lẽ cậu không biết? Yêu xa thường không kết thúc tốt đẹp...hay hai người vẫn chưa cặp bồ ?"

Gagaran nhìn lên trời và ánh mắt của Evileye cũng hướng theo. Trên khoảng không, cô nhìn thấy bóng dáng xa dần của Momon.

"Uwaaaaaaaaaaa!"

Evileye khóc váng lên còn các thành viên của Blue Rose đứng quanh cô cười

_____________

Month of Descending Fire (9th Month), 10th Day, 18:45

Buổi họp khẩn cấp của Eight Fingers diễn ra một cách rất kì lạ. Đầu tiên phải kể đến việc một số người vắng mặt. Một trong số những người đó là Cocco Doll, nhưng ai cũng biết hắn ta đã bị bắt nên sự vắng mặt đó có thể được đoán trước. Vấn đề ở đây là người còn lại không có mặt là Zero.

Mọi người đều biết ông ta không phải kẻ phản bội. Điều đó càng làm mọi thứ trở nên trầm trọng.

Từ những thông tin họ thu thập được, cái chết của Zero đã được xác nhận. Trong cùng ngày đó, những thành viên Zero cử đi với nhiệm vụ " giết tất cả những người xỉ nhục chúng ta" đều đã bị thảm sát.

Sự mất mát đó là quá lớn. Cho dù những người ông ta cử đi đều có thể thay thế, cái chết của Zero, kẻ mạnh nhất cũng như người đứng đầu của chi nhánh an ninh trong Eight Fingers, không phải việc mà họ có thể bỏ qua.

Tất cả các chi nhánh tuy cạnh tranh với nhau, họ vẫn thuộc cùng một tổ chức. Sự mất mát này sẽ ảnh hưởng xấu đến tất cả bọn họ.

Họ nên làm gì với vị trí bị bỏ trống sau cái chết của Zero? Vậy còn Cocco Doll?

Thông thường họ sẽ chỉ đơn giản tiến cử một người khác vào vị trí đó, nhưng có một lí do họ không thể làm vậy.

Và đó là do cuộc xâm chiếm của đoàn quân ma quỉ trong Vương đô. Ảnh hưởng từ vụ việc đó không dễ chịu chút nào. Trong khi các căn cứ của họ đồng loạt bị tấn công, đã có một sự mất mát xảy ra trầm trọng hơn nhiều so với những cái khác. Đó là cơn ác mộng đối với người đứng đầu chi nhánh buôn lậu

Rất nhiều nhà kho của họ đã bị vơ vét, và sau khi kiểm tra những nhà kho chưa bị tấn công, hơn nửa lượng hàng buôn lậu của họ đã biến mất.

"Từ giờ, cho đến khi chúng ta có thể hồi phục, chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau."

"Không phải từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn làm vậy sao?"

"Quá đủ với những chuyện bậy bạ rồi. Lần này, chúng ta thực sự phải hợp. Tôi nghĩ chúng ta nên dời các hoạt động của mình ra khỏi Vương đô. Mọi người nghĩ sao?"

"Không. Ngược lại, tôi nghĩ bây giờ là thời điểm chúng ta nên hoạt động trong Vương đô. Chúng ta nên đưa đội trưởng mới của đội lính canh về phía mình. Nếu chúng ta rời khỏi đây thì nó có nghĩa là chúng ta từ bỏ Vương đô và những lợi nhuận bên trong nó."

"Mmm. Đó đúng là một khả năng. Tuy nhiên, với chi nhánh an ninh- với khả năng chiến đấu của chúng ta tả tơi như vậy, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển trong Vương đô sao?"

Những thủ lĩnh năm chi nhánh cảm thấy khó xử trước vấn đề, rồi quay sang hỏi một thủ lĩnh vốn chưa nói gì cho đến giờ.

'Hilma, cô nghĩ sao?"

Người phụ nữ bỗng dưng rùng mình.

Đó là một phản ứng ả chưa từng thể hiện trong những buổi họp trước đó.

Quầng đen lộ rõ dưới mắt cho dù ả đã trang điểm, và bầu không khí quanh ả như thể của Zombie.

"Sao vậy? Tôi nghe dinh thự của cô cũng bị tấn công...nhưng cô chạy thoát được qua đường hầm thoát hiểm bí mật phải không ? Cô nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ sao?"

Tất cả những thủ lĩnh các chi nhánh khác đều có vệ sĩ đứng sau, nhưng Hilma không có một ai.

"..."

" Vậy đó là cái gì?"

Khi Hilma bắt đầu mở miệng, cánh cửa vào phòng họp bất chợt mở ra.

"Được rồi! Thế là đã đủ cho bây giờ"

Giọng nó vui vẻ đó cất lên khi một cậu bé Dark Elf tiến vào căn phòng, theo sau là một cô bé Dark Elf nhút nhát.

Mọi người có mặt lúc này đều kinh ngạc

Nếu bọn chúng là người lớn thì họ chắc sẽ có phản ứng khác, nhưng trước mặt họ là một cặp trẻ em hoàn toàn không hợp với căn phòng như thế này. Những thủ lĩnh vẫn cố gắng tìm hiểu xem liệu bọn chúng có phải kẻ thù hay không.

'Bây giờ thì tất cả các người se trở thành đầy tớ cho chúa tể vĩ đại của chúng ta."

Dựa theo sự im lặng , dường như họ vẫn chưa hiểu những gì cậu bé đang nói đến, nên anh nhắc lại

"Người đồng nghiệp quý mến của ta đã kết luận rằng thay vì kiểm soát tầng lớp thống trị của đất nước này, sẽ hiệu quả hơn nếu như chúng ta kiểm soát tất cả các người. Nên chúng ta sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của các người và cho các người trở thành đầy tớ của chúng ta...hm nô lệ? Con rối? Mà thôi, ai quan tâm chứ? Dù gì thì, chúc mừng!"

Cậu bé Dark Elf bắt đầu vỗ tay, theo sau là cô em nhút nhát, người đang kẹp cây gậy dưới cánh tay và cũng vỗ tay tán thưởng

"Ch-chúc mừ..."

"Các ngươi nói gì ?"

Đám thủ lĩnh vẫn đang cố phân biệt xem họ là kẻ thù hay đồng minh. Bây giờ vẫn quá sớm để kết luận rằng họ là kẻ thù, nhưng cuộc sống trong thế giới ngầm đã dạy họ đừng nghĩ quá nhiều, lo cho sự an toàn của bản thân, rồi mới lo về việc giết kẻ thù của họ.

Họ không nhìn ra ý định thực sự của cặp Dark Elf, nhưng khi đối phương ngang nhiên căt ngang buổi họp này, điều đó có nghĩa họ có lẽ đủ khả năng khống chế tất cả mọi người ở đây. Nếu như vậy thì kể cả những vệ sĩ mạnh nhất thủ lĩnh mỗi chi nhánh thuê cũng có thể không đánh bại được họ. Xét việc không một kẻ thù nào ngu đến nỗi xông vào khi khả năng thua dù nhỏ nhất vẫn hiện diện, dường như chạy thoát an toàn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong trường hợp này.

Thủ lĩnh mỗi chi nhánh sẽ dùng vệ sĩ của mình như tấm khiên không chút do dự. Tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ, và bắt đầu di chuyển để thực hiện.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Việc đầu tiên các thủ lĩnh nhận ra khi họ cố đứng lên là họ không thể cử động.

"Ah? Oghhaaah? Ahhhhhhh?!"

Cơ thể họ hoàn toàn bất động, và kể cả lưỡi họ cũng không thể di chuyển. Nước miếng chảy ra phía góc miệng họ.

Cậu bé vừa thở ra bắt đầu cười.

"Nào, chúng ta sẽ đưa mọi người đến một nơi rất thú vị_"

"Đ-đúng vậy, xin hãy đi theo."

Cơ thể của Hilma bắt dầu run lên dữ dội.

"Đợi chút! Không phải tôi đúng không? Tôi đã giúp các ngài phải không?"

Nhận ra người đã phản bội họ, tất cả những người đàn ông đưa mắt nhìn người phụ nữ duy nhất trong phòng.

"Làm ơn! Tôi van các ngài! Tôi không thể chịu được! Tôi không thể chịu nổi nữa!"

"Hmmm-Ngươi nói đến cái gì vậy?"

"Em, em nghĩ cô ta nhắc đến việc bị đưa đến phòng của Kyouhukou, nơi nội tạng của cô ta liên tục bị cắn xé từ bên trong."

Cậu bé Dark Elf nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm.

Hilma chắc hẳn nhớ lại việc gì đó. Ả ôm chặt bản thân mình, hai tay bám lấy cơ thể, cả người run lên dữ dội. Một tay ả che lấy miệng trong khi nước mắt chảy giàn dụa. Từ khuôn mắt xanh xao kia, có vẻ như ả chuẩn bị nôn ra.

"V-và.."

"Dừng. Chúng ta đã hồi phục các vết thương của cô ta bằng ma thuật. Nên dễ hiểu rằng cô ta là một cô bé ngoan. Mặc dù hơi hiếm khi chúng ta để ai đó sống sót..."

"Mm,Mm. Chúng ta đã có rất nhiều xác chết, và chúng ta vẫn cần cô ta điều hành tổ chức."

"Hiểu rồi. Nếu vậy thì, bà cô, chúc may mắn--Nếu ngươi dám phản bội, chúng ta sẽ nhốt ngươi trong Black Capsule lâu hơn chút..."

"Eeeeee!"

Hilma gật đầu lia lịa, trong khi khuôn mặt vẫn tái xanh. Đó đơn giản là vẻ mặt của một người đã mất hết ý chí chống cự, và sẽ vâng lệnh không chút do dự.

"Dù sao thì, trước khi chúng ta có thể chắc chắc họ sẽ làm những gì chúng ta bảo, bà cô có thể dành chút thời gian với họ. OK?'

"Đ-đã hiểu! Hãy để mọi thứ cho tôi! Tôi sẽ chắc chắn sẽ moi được thứ gì có ích từ họ!"

Nhìn vẻ khuất phục đáng thương và tuyệt vọng của Hilma, nhóm đàn ông nhận ra rằng họ cũng sẽ trải nghiệm sự đau đớn mà sẽ biến họ thành như cô ta, và trở nên tái mét.

"Giờ thì, ta đã mang một vài cậu bé của ta ra đây để giúp đỡ ngươi. Hãy sử dụng chúng thật tốt. Vẫn còn một số người khác ngươi bắt buộc không được giao chiến hay giết, ta sẽ giải thích sau" Cậu bé Dark Elf mỉm cười

"Còn bây giờ, chúng ta đã hoàn thành một nửa công việc chiếm lấy đất nước này. Nhưng.....Demiurge đã nói gì về việc gieo mầm cho một quốc gia....ah, ai thèm quan tâm. Tiếp theo, những chỗ khác!"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-The Invaders Of The Large Tomb:Mở Đầu

Tầng 10 của Nazarick, nằm ở nơi sâu nhất -những sự phấn khích đã được kìm nén lại khu vực ở phía trước ngai vàng, nơi bốn mươi biểu ngữ treo hai bên.

Nếu không có bất kỳ từ nào được nói ra, tất cả các cá thể sống tụ tập trong phòng đều thực hiện một tư thế nghiêm trang, cánh tay đặt trước ngực, quỳ về phía ngai vàng với cái đầu hạ xuống, biểu thị sự trung thành vĩnh viễn của họ

Những Thủ vệ các tầng được triệu tập đến đây là điều đường nhiên bời vì họ là NPC do chính 41 Sáng tạo giả tạo ra, ngoài ra còn có người hầu của những thủ vệ. Tổng số lượng vượt quá 200. Đây là lần thứ hai Throne room được lấp đầy bởi những người đầy tớ tính từ lúc "dịch chuyển".

Tuy nhiên, khác với trước đây, những người đầy tớ được gọi đến đây là những kẻ mạnh nhất trong Nazarick, với cấp độ trung bình vào khoảng 80.

Những người đầy tớ đi kèm theo Shalltear đều là những undead cấp cao thay cho những vampire bride bình thường. Ngoài ra, Mare thậm chí mang theo hai con rồng cấp 90, cả hai con rồng đều chưa bao giờ dám bước vào trong này. Hai con rồng là những sinh vật cực kỳ hiếm thu được từ Gachapon trong cash shop.

Trong số đám tôi tớ được lựa chọn cẩn thận, có một vài nhóm kỳ dị. Ví dụ rõ ràng nhất là nhóm 100 undead cấp 40. Họ được xếp trong một thành một hàng khác biệt với 200 tôi tớ kia

Thông thường, những người hầu đều được xếp ở cuối hàng, nơi tỉ lệ thuận với cấp độ của họ. Tuy nhiên, nhóm 100 undead này lại được tạo ra bởi Chúa tể của Nazarick- Ainz Ooal Gown. Như vậy, sự đối đãi với chúng là khác với những kẻ bình thường.

Mặc dù mọi sinh vật trong này đều là thuộc hạ của Ainz và là người hầu trung thành của guild "Ainz Ooal Gown", tuy nhiên vẫn có sự phân cấp bậc trong đó. Tất nhiên, người đứng đầu sẽ là Chúa tể, và các NPC được bổ nhiệm làm Thủ vệ các tầng sẽ đứng trên số còn lại.

Xếp dưới NPC là những POP, nói cách khác, đó là những con quái vật được triệu hồi bởi hệ thống lính đánh thuê trong Yggdrasil-những tôi tớ. Địa vị của những tôi tớ này được dựa trên cấp độ và mức độ công việc của họ, và không liên quan đến việc họ sinh ra ở tầng nào.

Trong trường hợp đó, làm thế nào để xếp hạng các undead được tạo ra bởi Ainz?

Đây là câu hỏi làm phiền não Tổng quản thủ vệ Albedo nhất. Cô ấy nên đối xử với họ giống như những NPC khác?

Khi được hỏi, Ainz đã chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng và nhún vai nói cậu sẽ không quan tâm ngay cả khi Albedo có hạ chức vụ của bọn chúng.

Mặc dù số lượng Undead Ainz có thể triệu tập mỗi ngày đều được giới hạn, phép thuật để tạo ra những sinh vật như Undead không đòi hỏi bất cứ điều gì khác ngoài mana và một xác chết. So với những người hầu cấp cao cần vàng Yggdrasil hoặc tiền thật để hồi sinh, thì hiển nhiên nó có giá trị hơn cho Ainz, vì yêu cầu duy nhất cho việc tạo ra Undead là xác chết.

Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm Ainz, nó khác hoàn toàn với những gì cấp dưới của cậu nghĩ. Cảm động trước sự rộng lượng chủ nhân, Albedo đáp lại bằng một từ "hiểu". Tuy nhiên, bất kể cô đã cố gắng bao nhiêu, kết quả cuối lại không như dự kiến. Albedo bắt đầu trở nên lo lắng.

Sau khi vắt óc suy nghĩ, Albedo đã kết thúc công việc này bằng cách đặt đám undead ở đằng sau các NPC và ở phía trước những POP được sinh ra.

Trong khi tất cả điều này đã xảy ra, Ainz ngồi trên ngai vàng và âm thầm quan sát toàn bộ quá trình. Với tư thế của một người cai trị hùng mạnh, sự hiện diện của Ainz bao trùm cả căn phòng , làm cho những người có mặt ở đây cảm thấy sợ hãi. Đối với họ, mỗi mệnh lệnh của Ainz giống như ý chỉ từ thần linh

"Đầu tiên, về thời gian thu thập tình báo. Sebas, còn có Solution. Hai ngươi làm tốt lắm."

Thấy cả hai cúi chào thật sâu, Ainz gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự cho Ainz chỉ bắt đầu. Rất khó khăn khi một người đàn ông với mức lương trung bình như Ainz đóng vai của một người cai trị. Nhìn thấy khuôn mặt của những thuộc hạ toát lên sự tôn trọng và sự yêu mến chỉ đơn giản làm tăng áp lực đè nặng lên vai cậu hơn, thậm chí nó khiến cậu trở nên độc đoán trong những hành động.

Ainz cảm thấy như thể dạ dày của cậu đang quặn lại và tim mình đập rất nhanh, mặc dù những cơ quan này không tồn tại trong cơ thể của một Undead. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là giây lát, nhưng cái cảm giác muốn rời khỏi đây hiện lên đầy đầu Ain. Tuy nhiên lại một lần nữa, cái đặc tính khi trở thành Undead đã kìm nén cảm xúc đó xuống

Cuối cùng, Ainz thể hiện ra khí phách của một người cai trị và ra lệnh.

"Hai người các ngươi, đi đến trước mặt ta."

Cả Sebas và Solution đứng lên và đi về phía trước của ngai vàng cùng một lúc giống như hai người họ đã được tập dượt từ trước. Khi họ đến nơi Albedo đang đứng, hai người họ đứng lại, khom đầu gối và cúi chào một lần nữa.

"Ngẩng đầu lên. Đối với biểu hiện xuất sắc của bản thân, hai ngươi sẽ nhận được lời khen ngợi ta, thêm vào đó ta sẽ dành tặng cho hai ngươi một phần thường."

Ainz chuyển tầm nhìn của mình về phía Sebas và nói.

"Sebas, mặc dù trước đó ngươi đã khẩn cầu cho tính mạng của Tsuare, nhưng lý do ta quyết định để bảo vệ cô ấy là để trả món nợ ân tình cho người khác. Nó hoàn toàn không liên quan đến công việc hoàn thành trước đó của ngươi, vì vậy ta vẫn cho phép ngươi nhận được phần thưởng. Nào, hãy nói cho ta nghe nguyện vọng của ngươi! "

Bằng cách đưa ra phần thưởng cho nhân viên thực hiện tốt công việc được giao, Ainz hy vọng đó sẽ là một động lực để thúc đẩy người khác làm việc tốt hơn. Như vậy, Ainz sử dụng những kinh nghiệm cậu đã đạt được trong xã hội loài người để tạo ra cảnh tượng hiện tại này cho tất cả mọi người ở đây chứng kiến. Đây cũng là một phần lý do là tại sao cậu cho phép rất nhiều người hầu tiến vào Throne room.

Tuy nhiên, những rủi ro thì cũng có rất nhiều. Ở phía trước thuộc hạ của mình, Ainz đã phải duy trì tư thế và thái độ của một người cai trị, một người có khả năng lãnh đạo tất cả. Đối với một nhân viên có mức lương trung bình như Ainz, rất khó khăn để duy trì điều này. Dù vậy, là thành viên cuối cùng của Narazick, cậu phải vượt qua thử thách này.

Mình không thể phản bội lại niềm hy vọng và mong đợi của các NPC đã dành quá nhiều lòng trung thành với mình.

Giữa lúc Ainz đang giải quyết quyết tâm của mình, hàng ria mép của Sebas run rẩy.

" Dâng tặng mọi thứ cho Ainz-sama mới là lý do cho sự tồn tại của thần, thần không có nhu cầu cho-"

Đúng như mình nghĩ, những người hầu này quá trung thành. Áp lực tạo ra từ mấy cái này làm mình thấy khó chịu

"Được rồi, ta hiểu cảm giác của ngươi. Tuy nhiên, hoàn thành tốt công việc được giao thì phải nhận được phần thường. Đấy là chuyện mà một chủ nhân như ta cần làm. Biết rằng đôi khi cấp dưới không muốn, nó sẽ làm cho chủ nhân cảm thấy không hài lòng."

"Ah!Xin tha thứ cho thần, Ainz-sama. Như vậy..." Sau vài giây suy nghĩ, Sebas nói, "Nhờ vào sự nhân từ của Ainz-sama, Tsuare đang được thần chăm sóc nên thần muốn hỏi về vật dụng hằng ngày và quần áo cho cô ấy."

"... Ta có thể cung cấp quần áo từ bộ sưu tập cá nhân của ta. Không có vấn đề gì chứ?"

Trong Yggdrasil, ngoại trang chỉ có một số lượng giới hạn. Nếu bỏ lỡ một bộ, sẽ rất khó để sở hữu lại bộ đồ đó . Vì vậy chỉ cần có chút vừa ý với ngoại trang đó, người chơi sẽ ngay lập tức mua nó. Không chỉ có Ainz mà mấy người bạn của cậu cũng làm giống vậy. Bởi vì guild có các thành viên nữ cũng như nhiều NPC nữ, Ainz thường xuyên mua những bộ trang phục mà không quan tâm đến việc có phải nó được dành cho nam hay nữ mặc không, miễn là nó trông đẹp mắt là được rồi. Đôi khi cậu sẽ tặng chúng cho một số thành viên không mua được, nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra.

Người đã tạo ra Shalltear, Peroronchino, cũng có chúng xu hướng với Ainz, và đã từng nói "Mua trang phục cũng giống như mua mấy tạp chí để về fap vậy. Bất kể có sử dụng nó hay không, trước tiên cứ cất nó đi đã. "

Bởi vì điều này, cái tủ của Ainz chưa đầy những bộ trang phục chưa được đụng đến. Ngay cả khi cậu biến chúng thành nguyên liệu để đi chế đồ thì đó vẫn là một sự lãng phí. Bằng cách đưa tặng những trang phục tốt nhất trong đó cho Tsuare, có lẽ công dụng chúng sẽ được tận dụng tối đa. Bây giờ Ainz đang nghĩ về điều này, những trang phục từ YGGDRASIL được thiết kế có chút kỳ quái nhưng chắc cũng có vài kiểu thích hợp cho Tsuare mặc.

"Không, đó là quá nhiều. Tsuare đã nhận được rất nhiều lòng tốt của Ainz-sama, đưa tặng cô ấy trang phục của Ainz-sama thật sự có chút...."

"Thật vậy sao? ...Nếu vậy thì ta nên làm gì với chỗ quần áo đó đây..."

Đối với Ainz, người trước đó chưa bao giờ mua quần áo của phụ nữ, đây là một vấn đề rắc rối. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị coi là một kẻ cuồng dâm? Danh tiếng của cậu trong phe nữ tính của Nazarick chắc chắn sẽ bị sụt giảm.

"Liệu có thể để vấn đề này cho Narberal được không? Một vấn đề nhỏ nhoi như thế này không nên làm phiền Chúa tể của Nazarick - Ainz-sama ."

Sebas nói như thể cảm nhận được sự khó chịu của Ainz.

"...Narberal, ngươi làm được việc này không?"

Một trong những NPC đứng bất động ở trước mặt Ainz gật đầu thật sâu.

"Rất tốt. Sebas, nhiệm vụ này đã được trao cho Narberal. Tuy nhiên ..." Ainz cười toe toét, "Ta sẽ càng hài lòng hơn nếu ngươi có một cuộc hẹn hò với Tsuare và đưa cô ta đến thủ đô để mua sắm cho quần áo."

Ainz đã nghe nói về các mối quan hệ giữa Sebas và Tsuare. Mặc dù họ chưa quan hệ thể xác, tuy nhiên nó chắc chắn sẽ xảy ra sớm thôi. Đó là những gì Ainz đã nói với Demiurge.

Demiurge, huh. Tại sao anh ta lại cho rằng hình thành một mối quan hệ thể xác giữa Sebas và Tsuare là một chuyện tốt? Hửm, mình đoán anh ta chúc mừng việc đồng nghiệp của mình có một người bạn gái. Có thể họ có một mối quan hệ tốt hơn mình nghĩ? Mọi thứ giữa họ trở nên xấu hơn khi ở Đế quốc, nhưng mình đoán rằng cũng không có biện pháp nào khác trong tình hình đó. Nó khiến mình có chút lo lắng. Sau cùng thì cuộc chiến giữa hai người họ chẳng mang lại thứ gì tốt cả.

Lý do cho sự xung đột giữa thành viên guild là Touch Me và Ulbert cũng là do một cái gì đó bên ngoài của Yggdrasil. Nói cách khác, thái độ ghen ghét của Ulbert dành cho Touch Me là do lý do ở thế giới thực.

Mối quan hệ giữa hai trở nên căng thẳng kể từ lần cãi nhau kia... Có lẽ đó là nguyên nhân của tất cả mọi thứ.

Nếu lúc đó là Ainz bây giờ, có lẽ cậu có thể hiểu được lý do cho những cuộc tranh cãi. Trong khi hồi tưởng lại quá khứ, một giọng nói đột ngột từ Sebas làm Ainz giật mình và vội vã trở về từ trạng thái suy ngẫm.

"Thật vậy ạ? Nếu vậy, thần muốn cùng Tsuare đi tới thủ đô."

Tôi cũng không muốn phá hoại mối quan hệ giữa hai người chỉ vì tôi là kẻ độc thân.

Khi hai người đến Re-Estize để hẹn họ, mình có nên đeo Mask of Envy và theo dõi họ không? Đó chỉ là một ý nghĩ trẻ con.

"Sẽ ổn thôi, Sebas. Tiếp theo, Solution, hãy nói cho ta biết ngươi muốn gì."

"... Thần sẽ rất hạnh phúc nếu thần có thể nhận được một vài người. Nếu có thể, thần muốn họ được sống. Và thần sẽ còn hạnh phúc hơn nếu nhận được những kẻ sạch sẽ."

Khuôn mặt của những tên tù nhân xoẹt qua tâm trí của Ainz. Đa số những người bị bắt mà còn sống là thành viên của "Eight Fingers", những người căm ghét Ainz nhất. Trong số họ, những người hữu ích đã bị đem đi tra khảo, và bất kỳ thông tin hữu ích đều được moi ra. Những người còn lại được hiện đang bị giam cầm.

Cái này không được. Pestonya và Nigredo có nguy cơ sẽ chống lại các mệnh lệnh của mình để cứu bọn chúng

"Được rồi. Ta sẽ thưởng cho ngươi vài người còn sống. Tuy nhiên, họ sẽ không được tinh khiết. Ngươi hãy tha thứ cho ta vì đã không thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của ngươi."

"Thần sao dám như vậy, Ainz-sama. Thần biết rằng những cống hiến của mình vẫn chưa đủ, vì vậy thần rất hài lòng với những gì nhận được." Solution nói và cúi đầu thật sâu.

Ainz giống như một người cai trị thật sự, gật đầu với Solution.

"... Thật vậy sao? Ta xin cám ơn về điều đó. Hai người các ngươi có thể trở về vị trí cũ. Tiếp theo là Entoma. Hãy đến trước mặt ta."

Giống như Sebas và Solution, Entoma đến trước mặt Ainz và quỳ xuống.

"Như vậy, Entoma...."

"Vâng!" (ED: Những câu thoại của Etoma được làm cách điệu theo kiểu Is mY vOicE tOo HoaRSe để nhấn mạnh sự khó nghe, nhưng mà mình sẽ để như bình thường vì làm mất công lắm)

Giọng nói thật khó nghe, Ainz mỉm cười.

"Hình như giọng nói của ngươi vẫn chưa hồi phục."

Những con côn trùng mà Entoma sử dụng như hộp giọng nói không được sinh ra từ POP. Tuy nhiên, có thể sử những vật phẩm từ Yggdrasil để triệu tập chúng. Vẫn còn một vài loài côn trùng trong phòng Entoma, vì vậy cô ấy có thể lấy lại giọng nói của mình bất cứ khi nào cô muốn. Lý do tại sao cô ấy không làm điều đó là vì thù oán cá nhân của cô.

"Là tiếng nói của thần nghe qua chói tai? Nếu vậy, thần sẽ ngay lập tức sửa chữa nó."

"Không sao đâu. Ta cũng không ghét giọng nói này của ngươi."

"Cảm ơn ngài rất nhiều!"

"Mặc dù bị thương nhưng ngươi đã làm rất tốt công việc được giao. Tuy nhiên, nó không đủ để nhận được mức phần thưởng giống với hai người trước. Bây giờ, ngươi có nguyện vọng gì?"

Không nên trao thưởng quá hào phóng. Nếu không nó sẽ hạ thấp tầm quan trọng của một phần thưởng và phá bỏ toàn bộ mục đích.

Nhớ điều này trong tâm trí, Ainz phán đoán rằng cống hiến của Entoma vẫn còn thiếu một chút so với một phần thưởng thích hợp. Tuy nhiên, việc bị thương và không nhận được bất cứ điều gì sau tất cả thật là đáng thương.

Đây là cái gọi là Purple Heart? Mình không quá quen thuộc với các việc trong quân đội. Nếu có người đó ở đây, anh ấy có thể giải thích tốt hơn mình.

(TL-Note: Purple Heart gg dịch)

Ainz đột nhiên nghĩ về một thành viên của guild là một otaku mảng quân sự.

"Trong trường hợp đó ... Ainz-sama, nếu có cơ hội giết đứa con gái hỗn xược kia, xin hãy cho thần biết. Thần cũng muốn cô ta cũng trải nghiệm cảm giác mất đi giọng nói của bản thân."

Nhận thấy rằng Entoma đề cập đến Evileye, cô gái pháp sư đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, Ainz chấp nhận đồng ý.

"Ta hiểu. Khi thời điểm đó đến, ta sẽ cho ngươi biết. Hãy quay trở lại vị trí của mình, Entoma."

Nhìn Entoma quay trở lại vị trí ban đầu của mình, Ainz bắt đầu nói một lần nữa: "Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang đề tài thảo luận tiếp theo."

Không có giọng phản đối nào vang lên. Tuy nhiên, với Ainz, đây chưa chắc đã là một điều tốt.

Là người cai trị tuyệt đối của Nazarick, thậm chí nếu Ainz nói cái vật màu trắng thành màu đen, cũng sẽ không có ai sẽ phản đối. Sự im lặng ở đây có nghĩa là không có ai phản đối, tuy nhiên, nó không có nghĩa những hành động của Ainz là chính xác.

Mình có nên tạo ra các cơ quan riêng biệt như cơ quan giám sát?

Việc đầu tiên cậu cần làm là tạo ra một bộ phận đánh giá sự đóng góp của mỗi cá nhân trong Nazarick và những phần thưởng thích hợp dành cho họ. Nó giống với vấn đề của Sebas ban nãy. Mỗi NPC trong Nazarick coi dâng tặng sự trung thành của mình lên cho Ainz là điều đương nhiên và nghĩ rằng việc phục vụ mà không có sự đòi hỏi cũng là chuyện bình thường. Chính điều này sẽ gây khó khăn cho những NPC trong việc xác định những loại động cơ nào là phù hợp, và cái quyết định sau cùng của những NPC đó sẽ được chuyển đến Ainz.

Muốn vận hành một tổ chức, mục tiêu và hành động cần phải được làm rõ ràng ... Đều là do mình để tất cả các vấn đề đó cho Albedo giải quyết, trốn tránh trách nhiệm và giờ phải nhận lấy báo ứng. thế nhưng mấy điều đó vượt quá giới hạn của người bình thường. Haa, có vẻ như những kinh nghiệm xã hội của mình từ trước tới giờ cũng không thể ứng dụng toàn bộ được.

Ainz, hay đúng hơn, Suzuki Satoru, vốn đang thuộc giai cấp làm công ăn lương, hôm nay lại cảm thấy phiền não vì sự vất vả cực nhọc do giai cấp thống trị mang lại. Có lẽ sẽ tốt hơn là cậu nên ở một mình, vừa lăn lộn trên chiếc giường êm ái của mình vừa suy nghĩ về điều này.

"Bây giờ ta muốn quyết định phương hướng tương lai cho Narazick. Demiurge, đến bên cạnh ta."

Kẻ sở hữu của trí thông minh cao nhất trong Nazarick bước tới ngai vàng, và đứng ở phía đối diện Albedo.

"Tổng quản Thủ vệ Nazarick, Albedo, và người sở trí tuệ cao nhất trong Nazarick, Demiurge, ta ra lệnh cho hai người giải thích kế hoạch của chúng ta. Các kế hoạch ban đầu đã kết thúc đươc hơn nửa, và bây giờ là thời gian cho mọi người biết những hành động mà Narazick sẽ làm trong tương lai. Nếu bất cứ ai có ý kiến nào khác, hãy giơ tay lên. Ta sẽ cho phép các ngươi được lên tiếng. "

Điều quan trọng nhất trong mục tiêu của Ainz là "bảo vệ sự tồn tại của Nazarick". Không, trong trường hợp xấu nhất, để làm cho các NPC được tạo ra bởi các người bạn trong quá khứ của mình được an toàn thì bắt cậu từ bỏ Narazick cũng được.

Mục tiêu quan trọng thứ hai là làm cho cái tên Ainz Ooal Gown nổi tiếng khắp thế giới. Đây là hy vọng nhỏ nhoi của Ainz, rằng nếu bất kỳ người bạn trong quá khứ nào của Ainz ở trong thế giới này, có lẽ họ sẽ tìm đến cậu. Tuy nhiên, cơ hội này cực kỳ thấp.

Cái thứ ba là tăng cường Nazarick. Mục tiêu này có lẽ nên nhận được nhiều sự quan tâm hơn những mục tiêu trước. Đúng là sau khi đến thế giới này, Ainz cảm thấy rằng Nazarick sẽ không bao giờ bị phá vỡ và "Ainz Ooal Gown" là tổ chức mạnh nhất. Tuy nhiên, miễn là tổ chức đã cố gắng để kiểm soát tâm Shalltear vẫn tồn tại, kiêu căng tự mãn sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi phải đối mặt với một số WI chưa được biết đến, khả năng rất cao là có dính líu đến một guild bí ẩn. Đó là lý do tại sao việc nâng cao sức mạnh tổng thể của Nazarick lại là một hành động cần thiết.

Hiện nay, sau khi Lizardmen sát nhập vào Nazarick, Ainz đang liên tục tạo ra những undead để tăng cường sức mạnh quân sự của Nazarick. Tuy nhiên, cậu cần phải tăng cường lực lượng nhiều hơn nữa.

Mục tiêu thứ tư là tạo ra một mạng lưới tình báo hiệu quả. Nhưng độ ưu tiên của mục tiêu này bị giảm xuống sau những sự kiện gần đây.

Ainz đã nghĩ về những ưu tiên của các mục tiêu và ra lệnh cho họ như vậy. Tuy nhiên, làm một người bình thường, đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm, và cậu không thể biết trong suy nghĩ đó có sự sai sót nào không.

Đây là lý do tại sao Ainz muốn mượn trí tuệ của Albedo và Demiurge, những người rất thông minh. Nếu chỉ liên quan đến những điều bình thường, gọi bọn họ đến thương lượng là được. Trong trường hợp như vậy, nó cũng không bắt Ainz đặt mình vào sân khấu và cái nguy cơ cậu mất mặt trước mọi người cũng biến mất.

Tuy nhiên, làm như vậy mới là sai lầm.

Làm một chủ nhân, như Ainz Ooal Gown, những NPC luôn tin tưởng vào cậu, Ainz cần một loại sân khấu để thể hiện rằng cậu thực sự là một Đấng Tối Cao; một nhà hiền triết khôn ngoan mà không ai dám thách thức.

"Hai người các ngươi, hãy nói to lên để mọi người có thể nghe được. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều là những lực lượng tinh nhuệ do chính Thủ vệ các tầng chọn ra. Đây là điều cần thiết để họ có thể hiểu được kế hoạch mà chúng ta sẽ thực hiện cho tương lai. Những người bên dưới, hãy lắng nghe . "

Đúng thế. Đây là kế hoạch bất đắc dĩ mà Ainz chọn để thực hiện. Đây là phiên bản lớn hơn của kế hoạch "Ta hiểu, nhưng người khác thì không. Demigure hãy giải thích đi". Cũng giống như trước, Ainz chỉ cần đưa lên giả vờ là đã hiểu tất cả và chờ đợi một lời giải thích.

"Demiurge, đối với những người chưa nắm rõ tình hình cụ thể, ngươi giải thích tình hình hiện tại với họ. Hãy chắc chắn làm cho nó dễ hiểu nhất. Đầu tiên để bắt đầu, chúng ta hãy nói về việc lựa chọn hành động chống lại Vương quốc."

"Đã hiểu." Demiurge trả lời và ngay sau đó anh ta quay về phía những NPC phía dưới để giải thích.

Đó là những gì Ainz muốn nghe. Ngay lúc đó Ainz cũng cho rằng hành động của Demiurge cũng không sai. Tuy nhiên, sau nhiều lần suy nghĩ, Ainz cảm giác rằng hành động này của Demiurge gần như không cần thiết.

"Đầu tiên, ở Vương quốc, nhờ vào sự giúp đỡ của Mare, Neuronist, và Kyouhukou chúng ta đã thành công trong việc giảm đi quyền lực của những kẻ lãnh đạo . Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu từ từ xâm nhập vào hàng ngũ của họ cho đến khi Vương quốc nằm dưới sự điều khiển của chúng ta."

"... Hả?"

Một âm thanh nhỏ thoát ra từ miệng của Ainz. Tại sao chúng ta cần phải kiểm soát Vương quốc? Có vẻ như những lời giải thích lúc này khác với những gì Ainz nghe được lần cuối cùng. Có phải việc Demiurge làm là để đảm bảo việc nhận lấy tài nguyên ổn định hơn hoặc để có được tin tình báo tốt hơn?

Trong khi Ainz đang suy tư, Demiurge ngừng nói và quay đầu về phía cậu. Và lần này, Ainz vui mừng vì cơ thể Undead của cậu sẽ không đổ mồ hôi được, cậu quay sang Demiurge.

"Có vấn đề gì sao, Demiurge?"

"Không, đó chỉ là thần có cảm giác rằng Ainz-sama đang muốn nói điều gì đó."

"Ah, thì ra là như vậy? Có vẻ ngươi đã hiểu lầm rồi . Hãy cứ tiếp tục đi. Hãy để mọi người biết lý do đằng sau việc kiểm soát của Vương quốc."

"Vâng. Như vậy, tất cả mọi người, tôi hy vọng rằng không ai trong số những ở đây là đủ ngu ngốc để không hiểu việc này, bằng việc kiểm soát Vương quốc, chúng ta sẽ có thể đến gần với mong muốn thực sự của Ainz-sama hơn, đó là sự thống trị thế giới."

Ainz nhanh chóng nghiên cứu khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt trong phòng. Từ vẻ ngoài của mọi người, có vẻ như tất cả mọi người đều biết về việc này.

Trừ bản thân Ainz ra. (ED: Đù :v )

"... Thống trị thế giới?"

Cái gì vừa xảy ra vậy?! Từ khi nào mà mọi việc lại trở thành thế này? Tất nhiên Ainz không thể nói những suy nghĩ này ra thành tiếng.

Ainz một lần nữa cố gắng sử dụng toàn bộ tế bào não của mình để làm rõ chuyện này. Nó thật khó tin và khó chấp nhận. Làm thế nào mà nó lại trở thành như thế này? Ban đầu cậu chỉ muốn họ hành động lặng lẽ trong bóng tối, tránh tạo ra quá nhiều kẻ thù, nâng cao danh tiếng của Ainz Ooal Gown và sau đó tái hợp với các đồng bạn trong quá khứ. Những cái đó chỉ là những mong ước nhỏ nhoi dễ thương mà thôi.

Tuy nhiên, lúc này-

Tại sao lại là thống trị thế giới? Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Mặc dù Ainz thực sự muốn phủ nhận tuyên bố đó những cậu không có đủ can đảm để làm như vậy.

Trên khuôn mặt của các NPC và thậm chí là các người hầu đều có viết một dòng chữ " Đó là điều tất nhiên" Có vẻ như tất cả mọi người đã chấp nhận rằng đây là mục tiêu cuối cùng của Ainz. Sự tình đột nhiên xảy ra này như một cơn gió thổi qua cái ngai vàng mà Ainz ngồi trên.

Ainz Ooal Gown là người cai trị tuyệt đối của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, một sự tồn tại vô song. Sau khi bỏ ra rất nhiều công sức để tạo dựng hình ảnh, nếu như giờ Ainz phá hỏng hình ảnh đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cậu sẽ kết thúc trong cái hoàn cảnh đáng thương như một thần tượng mà không có một tay paparazzi theo dõi, bị mất tất cả các fan hâm mộ, và không thể bán album của mình. Nhưng Ainz còn dự cảm được rằng số phận của cậu có lẽ sẽ còn tệ hơn nữa.

Chúng ta đang đầu tư quá nhiều vào kế hoạch này và giờ là không có biện pháp để dừng nó lại ...

Tuy nhiên, sau khi cẩn thận suy nghĩ, thống trị thế giới có vẻ cũng không phải là một ý kiến tệ.

Tất nhiên, nó sẽ không đơn giản như trong trò chơi, và đối với một người bình thường như Ainz, con đường dẫn đến việc thống trị thế giới có vẻ như là một con đường một đi không trở lại. Tuy nhiên cậu cũng hiểu rằng, để thu được sự nổi tiếng, cũng có khả năng là tiếng xâu- thì đó cũng là một phương pháp khá tốt.

Vấn đề là những người bạn của cậu sẽ nghĩ gì về điều này? Nếu đến lúc đó, mình cũng chỉ có thể thành thật thừa nhận rằng bản thân đã không thể quản lý thành công Nazarick và xin lỗi, Ainz nghĩ.

Về kẻ thù bí ẩn tẩy não Shalltear. Mình luôn luôn nghĩa ra được lý do ... chắc bọn họ sẽ tha thứ cho mình... Phải không?

Sau khi tìm thấy quyết tâm của mình, Ainz quay về phía Demiurge và nói. "Oh, người vẫn nhớ rõ chúng."

"Tất nhiên. Nếu nó được nói bởi Ainz-sama, thần- Demiurge sẽ không bao giờ quên."

"Vậy à ... có phải là từ cuộc trò chuyện lúc đó?"

"Đúng vậy."

"...là khi đó?"

"Đúng vậy."

"Ah, thời gian đó ... Ta rất vui, Demiurge."

"Cảm ơn ngài."

"Tuy nhiên, việc thống trị thế giới rất khó để thực hiện."

"Ngài nói rất đúng."

"Như vậy ... Ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào?"

Ainz cảm thấy nên khen thưởng bản thân vì cậu đã ổn định được giọng nói từ đầu đến cuối.

"Những gì chúng ta đang đạt được sẽ là điểm khởi đầu cho kế hoạch tương lai của chúng ta. Thần có một đề nghị. Thần tin rằng đó là thời gian cho Nazarick công khai đi ra lên sân khấu toàn cầu. Nếu chúng ta giữ cho mọi thứ như ban đầumọi hành động của chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn, khi mà tổ chức tẩy não Shalltear vẫn còn ẩn trong bóng tối. "

"... không sai."

Là như vậy, phải không? Ainz đã nghĩ rằng việc tiếp tục ẩn mình sẽ an toàn hơn. cậu hoàn toàn không hiểu sao Demiurge lại có thể đi đến kết luận này?

"Thần cũng đồng ý, Ainz-sama. Bằng cách trở thành một tổ chức có tên tuổi, chúng ta sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn, ví dụ thông qua thư từ hoặc các cuộc đàm phán. Nó sẽ không giống như những gì chúng ta đang làm lúc này, tìm kiếm manh mối trong bóng tối . Đây là những gì thần nghĩ. "

Sau khi nghe ý kiến của Albedo, trong lòng Ainz mới chợt nhận ra và đã thầm nghĩ "thì ra là thế."

Không cần lén lút nữa, có thể công khai thu thập thông tin. Nó thật sự là một lời đề nghị hấp dẫn

So với những thứ lúc này, nó thực sự hấp dẫn hơn, có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động có quy mô lớn.

"Bằng cách kiểm soát Vương quốc từ trong bóng tối, chúng ta có thể tránh làm cho Nazarick nổi bật dưới mắt mọi người. Tuy nhiên, tôi không thích ý tưởng làm chúng ta trở thành một phần của một nước khác."

Demiurge lắc đầu trước câu hỏi của Albedo.

"Tất nhiên là không, Albedo. Tôi cũng không ý định làm điều đó. Ngoài ra, từ các báo cáo mà chúng ta đã thu thập được, Vương quốc hiện nay không có sự thu hút, ngoài một người duy nhất. Nó cũng giống như các nước khác. Tôi tin rằng đặt tổ chức của chúng ta như một phần của bất kì quốc gia là một hành động ngu ngốc "

"Và tại sao vậy?"

"Nếu chúng ta thuộc về một quốc gia, hành động của chúng sẽ trở nên hạn chế. Nếu những kẻ tấn công Shalltear là một tổ chức, chúng ta rất có thể sẽ bị mất đi sự chủ động. Bởi vậy... Ainz-sama."

Demiurge nhìn về phía Ainz, nghiêm túc đề xuất đề nghị của anh ta.

"Thần đề nghị chúng ta thành lập một quốc gia độc lập được gọi là Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-Chương 1: Sự Mê Hoặc Dẫn Tới Cái Chết

Phần 1

Thủ đô của Đế Quốc Baharuth, Arwintar, nằm ở miền tây của trung tâm đất nước. Nằm ở chính giữa thành phố này là Cung Điện Hoàng Gia, nơi ở của vị vua đương nhiệm với biệt danh "Hoàng Đế khát máu"-Jircniv Rune Farlord el Nix. Bao bọc cung điện là những trường đại học, học viện phép thuật cùng với vô số các cơ quan hành chính và cơ sở quan trọng của chính quyền, xứng đáng với tên gọi của thành phố này-"trái tim của Đế Quốc"

Mặc dù dân cư không đông đúc bằng thủ đô của Vương Quốc - Re-Estize, nhưng bù lại, Arwintar rộng lớn hơn rất nhiều. Không chỉ thế, nhờ hàng chục năm cải cách, Đế Quốc đang phát triển với một tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Những sản phẩm mới luôn được giới thiệu đều đặn, tạo điều kiện cho các doanh nhân khám phá và phát triển những thị trường mới. Thủ đô của Đế Quốc đang tiếp nhận dòng chảy hàng hoá và nhân tài liên tiếp đổ về. Chính vì thế, với những người dân sống tại thành phố này, đây chính là thời điểm của cơ hội và khát vọng.

Ainz đang ở cùng với Narberal đang đi giữa lòng thành phố sôi động và náo nhiệt đấy.

Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, Ainz chắc sẽ dành một chút thời gian để khám phá nơi đây, như một gã nhà quê lần đầu lên tỉnh. Bởi suy cho cùng, có quá nhiều sự khác biệt giữa Đế Quốc và Vương Quốc

Mặc dù vậy, vào lúc này, Ainz không rảnh để làm việc đó

Những suy nghĩ trong cậu đang bắt đầu lộ rõ với từng bước di chuyển dần dần trở nên loạn nhịp

Nếu chỉ dùng một từ để diễn tả cảm xúc bên trong anh hiện tại thì đó sẽ là "khó chịu"

Càng nghĩ về mục đích đằng sau chuyến viếng thăm đến Đế Quốc mà Demiurge đã lên kế hoạch, cậu càng cau mày, mặc dù khuôn mặt này chỉ là ảo ảnh

Với Ainz Ooal Gown, người trị vì tối cao của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, từ "chịu đựng" đáng lẽ không tồn tại trong từ điển của cậu. Không có lí do gì anh phải kiềm chế cảm xúc của mình. Lời nói của anh là tuyệt đối. Nếu cậu nói trắng là đen thì trắng sẽ thành đen. Mọi thứ đáng lẽ ra là như vậy

Vậy mà sự việc thành ra như thế này chỉ vì Ainz không tìm được bất kì lí do nào để từ chối ý tưởng của Demiurge

Mục tiêu chính là phô trương sức mạnh của Nazarick. Kế hoạch của Demiurge rất dễ hiểu và kết quả có thể đạt được ngay tức thì. Mặt khác, Ainz không muốn cảm thấy rằng mình đang vấy bẩn lên những gì đồng đội của cậu đã tạo dựng

Mặc dù vậy, loại bỏ một kế hoạch được suy tính một cách tỉ mỉ cẩn thận chỉ vì những cảm xúc của bản thân sẽ là rất đáng tiếc. Hơn nữa, Ainz không muốn mọi người nghĩ rằng mình không đủ rộng lượng để chấp nhận ý tưởng của người khác

Ainz lặp lại những gì trong đầu mình trước đó để bình tâm lại. Cậu cần phải giữ một cái đầu lạnh. Giữa cảm xúc và lí lẽ, chọn lí lẽ là một nước đi đúng đắn. Mặc dù cảm xúc đôi khi có thể giúp con người làm nên điều kì diệu, đa phần nó chỉ đơn giản là không hợp lí. Không chỉ vậy...

".. Bây giờ đã quá trễ thay đổi! Kaaa!"

Ainz hít thở sâu sử dụng phổi không tồn tại của mình và lờ đi những cặp mắt lạ kì từ người dân và lính gác mỗi khi họ đi qua

Bởi vóc người cao và cường tráng của mình, Ainz luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chuyện còn trở nên thường xuyên hơn sau khi cậu được tung hô là một anh hùng. Sẽ rất kì lạ nếu như không ai để ý đến cậu. Chính vì vậy, Ainz đã quen với việc lờ đi ánh mắt của người xung quanh, nhất là mỗi khi cậu cưỡi trên mình Hamsuke

Sau khi hít thở sâu nhiều lần, Ainz cuối cùng cũng giảm được sự khó chịu tới mức tối thiểu. Chỉ khi đó Ainz mới nhận ra rằng đồng đội của cậu, Narberal đang gắng sức để theo kịp

"Lỗi của ta, chắc ta đã đi quá nhanh"

Tốc độ cần thiết để đi cùng một quãng đường của một người đàn ông mặc giáp như Ainz và một phụ nữ mặc áo choàng như Narberal là hoàn toàn khác nhau. Tuy với khả năng của mình, sẽ không khó cho Narberal để theo kịp nhưng với Ainz, là một người đàn ông, một lời xin lỗi vẫn là cần thiết cho việc không để tâm để tốc độ của bản thân mình

"Không, thần không có bất cứ phàn nàn gì "

"Vậy hả."

Ainz không thể phân biệt được đấy là câu trả lời thường thấy khi những người hầu cận nói với chủ hay là Narberal thực sự không để tâm. Trong lúc đi chậm lại, Ainz cố gằng tìm một chủ đề để bắt chuyện

Ainz cảm thấy hơi xấu hổ bởi bầu không khí khó gần mà cậu đã toả ra vài phút trước. Vì thế, để cải thiện bầu không khí khó xử này, Ainz gắng sức nghĩ ra một chủ đề để bàn chuyện, nhưng cuối cùng thất bại trong vô vọng

Ainz nghĩ về những cuộc đàm thoại vô nghĩa mà những người bán hàng hay sử dụng, như là nói về thời tiết. Thể thao cũng là một chủ đề khá phù hợp, nhưng trước hết người nói cần phải biết được sở thích của người kia.

Trong khi suy tính xem có nên bắt đấu cuộc nói chuyện như vậy không, Ainz nghĩ thầm trong bụng

Sao mình lại phải để tâm đến một người hầu cận như là Narberal ? Dù sao mọi việc đã thành ra như thế này, mình cũng nên tận dụng cơ hội này để luyện tập đối thoại giữa chủ-tớ. Dù gì thì nói, nó cũng phải xứng đáng với vị thế của kẻ đứng đầu. Mà những người với quyền lực tối cao thường nói với kẻ dưới chướng như thế nào nhỉ ?

Gợi nhớ lại những cuộc đối thoại hàng ngày ở công ty cũ của Ainz, "nói như vậy chắc là ổn, phải không ?"

Ainz là kẻ thống trị Nazarick chứ không phải là cấp trên của một công ty. Nếu một công ty được thành lập, cậu sẽ tương đương với chủ tịch công ty hay là CEO

Không, nó vẫn hơi khác so với một chủ tịch. Nói đến việc này, những cuộc đàm thoại giữa nhà vua và Gazef Stronoff thường diễn ra như thế nào ? Nó sẽ là một nguồn tham khảo hữu dụng

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kể cả như thế, chuyện đã đến mức này. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, bầu không khí sẽ trở nên quá nặng nề để có thể chịu được. Ainz cuối cùng phải mở mồm bắt chuyện

"...Narberal...ngươi nghĩ gì về giọng nói này ?"

Ainz chỉ vào hộp thoại của mình, hay chính xác hơn là nơi mà thanh quản của cậu đáng lẽ ra phải ở. Cậu nhấn vào cái cổ họng không tồn tại của mình với đôi găng sắt. Mặc dù đã mong đợi một cảm giác kim loại đến từ đôi găng sắt, cậu lại cảm nhận được cái gì đó như đang dãn ra, như thể cổ họng cậu thực sự tồn tại.

"Xin thú thực, thần không nghĩ giong nói này ổn. Tuy rằng nó không nghe quá lạ, thần vẫn tin rằng giọng nói ban đầu của ngà...Momon-san phù hợp hơn. Tuy hiểu rằng việc này là có chủ ý, thần vẫn xin thú nhận rằng thần thích nghe giọng nói trước của ngài hơn"

"Vậy hả ? Ta lại khá thích giọng nói này...Neuronist chọn nó ra trong số hơn 50 người. Nó có một sự quyến rũ đến khó tả"

Bỗng nhiên, Ainz nhớ lại lúc cậu nghe bản ghi âm của giọng nói mình, cậu lặng lẽ lẩm nhẩm và cố gắng trấn tĩnh lại sự bẩt ổn bỗng dưng xuất hiện trong lòng cậu

"Vậy sao ? Thần vẫn nghĩ rằng giọng nói ban đầu của ngài phù hợp hơn "

"Ta rất biết ơn khi nghe được điều đấy, Narberal. Nói mới nhớ, ta không biết rằng ta lại có thể trang bị thứ này "

Không rõ câu trả lời của Narberal là thật lòng hay chỉ là phép lịch sự, Ainz chạm cổ cậu thêm lần nữa, cảm nhận con Côn Trùng Môi đang bám vào "cổ họng" mình cử động

Người thường chắc chắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy

Liệu đấy chỉ do mình không biết hay quy định đã thay đổi theo cách nào đó? Thiếu hụt thông tin về những vấn đề như vậy có thể đem đến hiểm nguy trong tương lai. Không chỉ riêng thế giới này, những kiến thức từ YGGDRASIL cũng nên được xem xét lại

YGGDRASIL được thiết kế với mục đích khuyến khích người chơi khám phá những điều bí ẩn. Do vậy, việc thử nghiệm nhiều thứ khác nhau là cần thiết, chính điều đấy đã khiến cho công ty quản lí đầu tư rất nhiều tài nguyên để phát triển hệ thống

Nhờ thế, người chơi có thể tiếp cận với một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Không kể đến sự sơ sài của bản đồ phân phát cho mỗi người chơi lúc khởi đầu, thông tin về các Dungeon cũng như kiến thức về việc khai thác mỏ, nấu ăn cũng như nuôi quái vật.... tất cả đều không được cung cấp.Đó là thế giới mà những người chơi bắt buộc phải tự mình khám phá mọi thứ. Nói rõ hơn, người chơi phải thử nghiệm kể cả những việc như vũ khí nào họ có thể và không thể trang bị

Mặc dù có những trang mạng cung cấp thông tin, dữ liệu từ những nguồn đấy thường đều đã rất phổ biến hoặc không đủ sự tin cậy. YGGDRASIL là trò chơi được thiết kế cho sự khám phá. Thu thập thông tin cũng không khác gì truy tìm kho báu. Sẽ không có lợi ích gì thu được từ việc cung cấp thông tin miễn phí

Vì vậy, những thông tin đáng tin cậy chỉ có thể đến từ guild của bản thân hay từ các cuộc trao đổi với những guild uy tín. Những thứ khác thường chỉ là thông tin hạng ba vô dụng

Từng có thời điểm mà các diễn đàn tràn ngập những tiêu đề khả nghi bắt đầu với dòng chữ" Tôi đang tính rời khỏi guild nên tôi sẽ tiết lộ tất cả những thông tin của họ"

Dù gì thì thông tin thật thường có thể tìm thấy trong số đấy

Từng có một guild mang tên " Ba con Mắt cháy bỏng"

Được thành lập bởi chủ của một trang mạng cung cấp thông tin trả phí, guild này chuyên cử gián điệp trà trộn vào những guild cấp cao để đánh cắp thông tin và thực hiện nhiều hành động mơ hồ khác. Hội Đồng Game Thủ không trừng phạt những hành vi đó và chấp nhận nó như một cách thu thập dữ liệu. Dù vậy, những guild đã bị cướp mất thông tin thì không dễ dàng tha thứ đến thế

Họ quyết định lập một liên minh và tấn công " Ba Con Mắt cháy bỏng". Sau khi đã chiếm giữ được các cứ điểm hồi sinh nằm ở căn cứ hội và các đền thờ xung quanh, liên minh bắt đầu tàn sát những thành viên của " Ba Con Mắt cháy bỏng" và tiếp tục giết kể cả mỗi khi họ hồi sinh mà không bỏ sót bất kì ai. Cuộc thảm sát tiếp tục cho đến khi "Ba Con Mắt cháy bỏng " tan rã và các thành viên tản mát

Cuối cùng, kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi họ công bố miễn phí tất cả những thông tin của hội. Thật hoài niệm, Ainz tự nhủ

Dù gì thì chắc chắn không có bất cứ gián điệp nào trong Ainz Ooal Gown...Kể cả vậy, nếu không phải do sự kiện đấy thì chúng ta chắc đã có thêm thành viên mới

Do sự kiện đó, quá trinh tuyển thành viên cho Ainz Ooal Gown đã bị tạm ngừng, và hội đã được thành lập với lượng thành viên dừng ở con số 41, vừa đủ để được công nhận là một hội cấp cao

Trong những năm cuối của YGGDRASIL, khả năng tìm đươc thông tin đáng tin cậy trên mạng là rất cao. Tuy vậy, Ainz lại chỉ thực sự để ý đến những trang mạng đấy khi Ainz Ooal Gown đang ở thời kì hoàng kim. Lượng thông tin có ích lúc đó là không có nhiều

Qua những tù binh Eight Fingers, Nazarick đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Tuy nhiên, những thông tin đấy chủ yếu chỉ nhắc đến Đế Quốc và Vương Quốc. Dữ liệu về Công Quốc, Thánh Quốc và nước Cộng Hoà vẫn là rất it ỏi. Phát triển khả năng thu thập tin tức đang là một vấn đề nan giải

Mệt thật, ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, nhưng cuối cùng cảm giác lo lắng vẫn không biến mất. Đã đến lúc để chuyển sang một chủ để nhẹ nhàng hơn chút

Để thay đổi nội dung cuộc nói chuỵện, Ainz nhẹ nhàng nhìn xung quanh

"Bây giờ mới để ý, Đế Quốc cũng khá là nhộn nhịp "

"Thật vậy sao ? Thần không thấy được sự khác biệt so với E-Rantel"

Sau khi nghe Narberal đáp lại, Ainz đảo mắt thêm một lần nữa

"Những con đường tràn đầy sức sống và ánh sáng có thể thấy trong từng ánh mắt của người dân. Đấy là dấu hiệu cho thấy niềm tin của người dân vào cuộc sống sung túc mà họ đang có"

Mặc dù Narberal đáp lại" Quả đúng là Momon-san " sau lưng, Ainz cảm thấy hơi xấu hổ với chính lời nói của mình và im lặng. Đấy chỉ là một cảm nhận thoáng qua mà Ainz thấy ở người đi đường và không tính đến độ chính xác của nó, Ainz chưa bao giờ tự tin vào khả năng quan sát của mình

Không phải là mình đang bắt chước Pandora's Actor..." Đây là dấu hiệu cho ..". Nghĩ tới việc mặt dày thốt ra những từ đó, cứ như thể mình là một nhà thơ hay sao ý

Do cậu đã được kì vọng ứng xử như một vị anh hùng khi còn ở thủ đô Vương Quốc, Ainz đã tiếp thu lối suy nghĩ của một anh hùng và có vẻ như nó đang dần trở thành một thói quen

Sự xấu hổ nhẹ nhàng lộ ra trên khuôn mặt ẩn dưới nón bảo vệ của Ainz- mặc dù hiển nhiên đầu lâu không thể đỏ mặt- và rồi Ainz tìm thấy khách sạn Fluder mô tả

Kể cả khi từ xa nhìn lại, ai cũng có thể thấy rằng khách sạn cao cấp nhất của thủ đô Đế Quốc sang trọng hơn rất nhiều so với đối thủ của nó ở E-Rantel. Đó là một cách để so sánh, nếu chỉ dựa vào chất lượng cơ sở vật chất và sự khác nhau về phong cách. Cũng có thể nói rằng các khách sạn của Vương Quốc có giá trị lịch sử lâu đời trong khi khách sạn ở Đế Quốc chỉ mới được thành lập nên nếu bạn hỏi bên nào tốt hơn, mỗi người sẽ có ý kiến của riêng mình

"Ta không chắc chúng ta có nên vào không nhưng bầu không khí có vẻ khá dễ chịu"

Ainz nhẹ nhàng chạm vào cái huy hiệu Adamantite treo trên ngực và tiến tới lối vào

Giống như E-rantel, trước lối vào và lối ra có lính gác trang bị áo giáp da thuộc đứng canh. Khi Ainz và Narberal tiến tới, họ liếc mắt theo dõi hai người. Tuy nhiên, như đã nhận thấy một thứ gì đó, họ vội quay mặt đi trong sự hốt hoảng

" H...Họ là hàng thật sao ?? Nếu nhìn vào trang bị của họ thì có vẻ đúng như vậy thật... "

Sau khi nghe những lời thì thầm từ đồng nghiệp mình, người lính kia cố gắng đứng nghiêm trang để giấu đị sư lo lắng của bản thân. Mặc dù vậy, từng bước họ lại gần, sự căng thẳng của cậu ngày càng lộ rõ, nhưng nó không cướp đi khả năng ăn nói lịch sự của cậu

" Xin thứ lỗi, những mạo hiểm giả cấp Adamantite. Tôi rất xin lỗi về sự bất tiện, nhưng liệu các ngài có thể cho tôi xem nhận dạng của hai ngài"

Ainz đưa ra cái huy hiệu và hỏi " Nơi này chỉ chấp nhận thành viên sao?"

"Dạ vâng, để đảm bảo danh tiếng của khách sạn, chúng tôi chỉ chấp nhận những khách thường xuyên và những người có thư giới thiệu. Tuy nhiên, mạo hiểm giả cấp Adamantite là một ngoại lệ"

Vội lau hai bàn tay vào tay áo, người lính gác còn lại cẩn thận nhận chiếc huy hiệu mà Ainz đưa như thể sợ làm vỡ nó. Lật nó lên, anh ta đọc dòng chữ khắc đằng sau chiếc đĩa

"[Dark]...Ngài Momon ?"

"Đúng vậy "

"Xác nhận kết thúc! Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội được chạm tay vào huy hiệu Adamantite!"

Anh ta cẩn thận trả lại. Huy hiệu tượng trưng cho cấp bậc của một mạo hiểm giả được làm chính loại kim loại tương ứng với cấp bậc đấy. Cho dù nó khá nhỏ, số tiền bỏ ra để làm nó là không tưởng. Mặc dù các huy hiệu rất khó vỡ, nhưng vẫn có khả năng bị mất. Đối với một lính gác của một khách sạn, riêng nghĩ tới số tiền đền bù cho việc làm mất một cái huy hiệu Adamantite là không thể chịu nổi. Họ cũng đã từng nghe đến rất nhiều câu chuyện về những cái huy hiệu Adamantite bị mất. Ví dụ như trong khi trả lại, một con Hac-vẹt có thể bay qua và cuỗm nó. Những câu chuyện này không phải chỉ nói để đề cao cánh giác, nhất là khi mà tất cả những sự kiện đấy đều đã từng xảy ra

Căng thẳng được được giải toả trên khuôn mặt hai người lính khi Ainz nhận lại huy hiệu của mình.

"Bây giờ thì liệu chúng tôi có thể vào ?"

"Dạ vâng, ngài Momon. Hãy dành chúng tôi vinh dự để dẫn các ngài"

"Vậy hả? Nhờ anh vậy!"

Tiền boa không tồn tại ở Vương Quốc. Mong rằng Đế Quốc cũng như vậy. Ainz không thể không nghĩ đến những thứ đấy khi đang được dẫn vào

Sau khi đi qua một hành lang rộng lớn lát bằng những miếng gạch lấp lánh, họ tới quầy lễ tân

"Thông báo rằng mạo hiểm giả cấp Adamantite- ngài Momon và đồng đội- đến"

Ngồi sau quầy lễ tân là một người đàn ông với dáng vẻ con nhà trí thức. Sau khi đã xác nhận, người lính quay về phía Ainz và cúi chào một cách kính cẩn trước khi quay trở lại chỗ gác

"Chào mừng ngài Momon. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện của ngài tại đây trong chuyến thăm của ngài tới Đế Quốc"

Người nhân viên cúi chào trước Ainz

"Ồ không cần phải để tâm quá về chuyện đó, hiện tại chúng tôi muốn ở một đêm"

"Dạ vâng. Trước tiên, xin ngài hãy kí tên vào tờ ghi danh khách hàng"

Ainz mỉm cười đằng sau chiếc nón bảo vệ. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi luỵện tập viết tên bản thân mình bằng ngôn ngữ của Vương Quốc, cậu giờ đây đã có thể cầm bút kí tên một cách hoàn hảo

"Xin cám ơn rất nhiều. Giờ xin cho hỏi ngài muốn chọn loại phòng nào ?"

Với Ainz, phòng nào cũng như nhau bất kể giá cả. Mặc dù vậy, như thường lệ, cậu cần bảo toàn hình ảnh của mình

Cơ thể này không cần hấp thụ dinh dưỡng nên kể cả khi nơi ở không cung cấp bữa ăn thì mình vẫn sẽ ổn thôi

Ainz đột nhiên nghĩ về đồ ăn ở thế giới này

Một loại nước ép màu xanh lá với mùi hương ngọt ngào khó cưỡng, một món đồ ăn màu hồng trông như món scrambled egg, một miếng thịt được bao phủ bởi một lớp nước sốt màu xanh da trời khiến nó trông thật mềm và ngon mắt. Từng món ăn trên kích thích sự tò mò của Ainz, chỉ tiếc rằng cậu không thể ăn được chúng

...ham muốn tình dục, thèm ăn và buồn ngủ. Cho dù có rất nhiều lợi ích trong việc sở hữu một cơ thể bất tử,đổi lại nhiều thứ quan trọng khác cũng không còn. Thật bất hạnh! Nhưng ở mặt khác, nếu lấy lại cơ thể con người của mình, khả năng cậu quên mình vào những ham muốn thể chất là quá cao

Tưởng tượng cảnh nằm trên giường cùng với Albedo, Ainz cuối cùng phải lắc đầu

Một người chủ quấy rối tình dục nhân viên nữ- đấy là hình ảnh xuất hiện trong đầu Ainz sau khi tưởng tượng những cảnh trên

Mặc dù Albedo đã thổ lộ tình yêu của cô ấy với mình.... Thật rắc rối. Nếu như mình không động vào... ồ !

"Xin lỗi vì sự chậm trễ. Bất kì phòng nào phù hợp với địa vị của chúng tôi đều được... Nhân tiện, liệu chúng tôi có thể trả băng đơn vị tiền tệ của Vương Quốc ?

"Dạ không có vấn đề gì. Tỉ lệ trao đổi ngay từ đầu cũng chỉ là 1:1"

"Vậy hả? Làm phiền vậy "

" Tất nhiên, tôi sẽ đi chuẩn bị một phòng phù hợp với ngài Momon. Trong lúc đó, xin các ngài hãy ngồi đợi ở phòng chờ"

Ainz nhận thấy ghế ngồi ở phòng chờ được chia thành từng nhóm nhỏ với khoảng cách giữa từng nhóm là khá xa. Ở đây có hơn 50 chỗ ngồi sang trọng dành cho các quan chức cấp cao. Chỉ nhìn thôi cũng có thể hiểu những chiếc ghế đấy thoải mái đến nhường nào. Nơi đây còn có nhiều nhạc sĩ đang nhẹ nhàng chơi nhạc nền

"Tất cả mọi thứ ở phòng chờ, kể cả đồ ăn thức uống, đều là dịch vụ miễn phí, xin hãy để bản thân được thư giãn và tận hưởng"

Ở bất kì thế giới nào, khi bạn bỏ ra một số tiền nhất định, bạn sẽ nhận được dịch vụ tương ứng. Cho dù vậy, dịch vụ ở đây không làm Ainz hài lòng một chút nào

"Tôi hiểu. Đi nào, Nabe"

Ainz tiến vào phòng chờ cùng Narberal và ngồi vào chỗ ghế gần nhất

Có một vài hành khách khác cũng đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Họ đa phần là mạo hiểm giả. Nếu các mạo hiểm giả cấp cao có thể hoàn thành những nhiệm vụ với phần thưởng hậu hĩnh, đời sống của họ tất nhiên sẽ được cải thiện và họ cũng sẽ đủ khả năng để sống trong những khách sạn như thế này

Bất kể nơi nào, Thủ đô Vương Quốc hay E-Rantel, cách sống của mạo hiểm giả vẫn không thay đổi

Ainz muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy chiếc huy hiệu Adamantite trên ngực mình, nhờ thế họ sẽ trở thành tâm điểm của cuộc đàm thoại giữa những người khách trong khách sạn này. Đây không phải là một cách tồi để quảng bá danh tiếng bản thân

Trong khi ý thức được những sự chú ý mà cậu đang đón nhận, Ainz mở cuốn thực đơn bên cạnh mình

Không đọc được....

Ainz chậm rãi lướt qua thực đơn để tránh việc mọi người biết được cậu không thể đọc

Mặc dù Ainz mang theo vật phẩm dùng để đọc bất kì ngôn ngữ nào mà cậu cho Sebas mượn trước đó, vào thời điểm này, sẽ rất lạ nếu cậu tự dưng rút nó ra và sử dụng

"Sebas...và Tsuare..."

Hình ảnh Sebas đi cùng Tsuare hiện lên trong tâm trí Ainz khi cậu đang đắn đo xem có nên sử dụng vật phẩm hay không

"Có vấn đề gì với người phụ nữ đó sao ?"

"À, không có gì. Ta chỉ đang tự hỏi cô ta đang hoà nhập như thế nào ?"

Dù Ainz đã uỷ quyền mọi thứ cho Sebas, cậu vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của cô khi cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô

"Thần không nghĩ sẽ có vấn đề gì... Hiện tại do hầu gái trưởng đang bị quản thúc, ngài Sebas đang tự mình dạy cô ta những kĩ năng cần thiết để trở thành một hầu gái. Sau cô ta đã học đủ những lễ nghi cần thiết, cô ta sẽ được học nấu ăn và một số công việc khác. Chúng thần đang định dạy cho cô ta chút ít của từng thứ một để tìm hiểu xem cô ta phù hợp với công việc nào nhất"

"Vậy hả? Nếu thế thì ta không phải lo gì khi để mọi việc cho Sebas. Với lại, ta tính giờ cũng đã đến lúc phóng thích hai người họ... Tính khí của Albedo bây giờ chắc đã dịu đi rồi"

Narberal cúi đầu không nói gì

Nhận thấy rằng cuộc đối thoại của họ đã kết thúc, một người hầu bàn lặng lẽ tiến gần

"Cho hỏi hai vị muốn dùng gì ?"

"Cho tôi một Makyatia. Còn cô, Nabe"

" Cho tôi giống như vậy"

"Cô nên gọi những gì cô muốn"

"Dạ không, tôi muốn cùng loại đấy. À, hơn nữa, tôi muốn có sữa ở phần của mình"

"Tất nhiên"

Sau khi nhận yêu cầu, người bồi bàn cúi chào và lẳng lặng rời đi

Makyatia là một thức uống trông giống như Latte mà Ainz thường thấy ở E-Rantel. Mùi hương của nó cũng giống Latte. Tuy nhiên, vì cà phê và Latte cũng tồn tại trên thế giới này, chúng chắc hẳn phải có sự khác biệt. Mặc dù vậy, Ainz sẽ không bao giờ tìm ra khi mà cậu không thể tiêu thụ được thực phẩm. Anh có lần đã thử, để rồi cuối cùng tất cả đồ ăn thức uống tràn ra ngoài trước khi cậu có thể nếm được thứ gì. Không một lợi ích nào đạt được

Lí do duy nhất Ainz gọi đồ uống này là bởi nó chỉ được phục vụ ở các khu vực cao cấp. Nó có lẽ là thứ phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại

Trong lúc lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại, Ainz đặt một câu hỏi vô nghĩa nhất có thể

"Nabe..... vị của Makyatia như thế nào ?"

Biết rằng Narberal đã thử nó trước đó, Ainz tò mò hỏi cô

Vẻ mặt của Narberal lộ rõ những gì cô đang nghĩ. Đấy là vẻ mặt mà một người sẽ thể hiện khi họ được hỏi về vị của cà phê từ một người chưa bao giờ nếm cà phê trong suốt cuộc đời mình

"Hmmm... nếu thần phải miêu tả nó thì thần sẽ nói vị nó giống như Sakerato. Ngoại trừ việc nó lưu lại dư vị của sữa đặc"

Chưa bao giờ nghe đến thức uống nào tên Shakerato cả. Liệu đấy có phải một loại đồ uống chỉ tồn tại ở thế giới này ? Khả năng đấy là khá cao

" Nó không tệ. Ở mức vừa vừa" Narberal tiếp tục

Vừa khi Ainz đáp lại Narberal với một tiếng "Hmmm", đồ uống đã được mang đến

"Không cần để ý đến ta và uống đi. Mọi người sẽ để ý nếu như hai chúng ta không ai chạm vào đồ uống của mình"

Do đã quen với việc đội mũ bảo vệ cả ngày, Ainz đã không nhận thấy sự bất thường trong việc không bỏ nó ra khi đồ uống được đưa đến

"Cám ơn"

"Cô có thể uống luôn phần của ta. Dù sao thì nghe này . Bây giờ, đầu tiên là chúng ta sẽ dạo quanh thủ đô trong hai ngày tới. Ta có nghe nói rằng lượng hàng hoá giao dịch ở đây là rất lớn,đáng để cho chúng ta tìm hiểu. Với lại, họ có bán dụng cụ phép thuật ở trung tâm chợ phía bắc và các mạo hiểm giả thường đi lại khu vực đấy"

Thông tin này lấy được từ các tù binh của Eight Fingers. Mặc dù đa số dữ liệu nói về khu chợ đen, Ainz không hề có ý định khám phá những nơi đấy. Anh chỉ biết về nó khi đọc qua những bản báo cáo thu thập được

" Chúng ta sẽ ghé thăm Công Hội Mạo Hiểm Giả vào ngày thứ ba. Nếu có thể, ta mong rằng chúng ta có thể liên lạc được với một số mạo hiểm giả cấp Adamantite ở Đế Quốc. Nếu không thì chỉ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại rồi quay về. Về tổng quan chúng ta sẽ mất khoảng 7 ngày. Cô có ý kiến gì không ?"

Dừng uống giữa chừng, Narberal lặng lẽ nghe và lắc đầu

Phần 2

Thủ đô của Đế quốc, nơi được xem là biểu tượng sức mạnh của quốc gia, mang nhiều khía cạnh mà khiến mọi người phải ngạc nhiên. Một trong số đó là mỗi con đường ở thủ đô đều được lát bằng gạch và đá khiến đa số du khách tới thủ đô phải ngạc nhiên.

Trong số các nước láng giềng- ngay cả Pháp quốc có kỹ thuật tiên tiến hơn nhiều- ý tưởng lát đá những con đường làm thành phố như đang thu mình lại. Tất nhiên việc lát đá không thể triển khai cho tất cả các thành phố trong Đế quốc, nhưng thực tế là thủ đô của Đế quốc đã làm được điều này nhằm củng cố thêm sức mạnh của họ. Điều này thường làm cho các nhà ngoại giao từ nước khác phải thở dài.

Đặc biệt là thiết kế đường bộ; khi một người sải bước trên đó, ngay tức khắc người ta sẽ đánh giá cao sự sang trọng và tính thực tiễn của những con đường.

Không giống như những con đường thường thấy ở nơi khác, những con đường ở Đế đô đã được tách ra thành các làn đường riêng biệt, ở trung tâm của phần đường là dành cho xe ngựa và ở hai bên là vỉa hè dành cho người đi bộ.

Để đảm bảo an toàn, vỉa hè đã được nâng cao hơn so với mặt đất và được bảo vệ bởi một hàng rào. Vào ban đêm, đèn đường chiếu sáng được bố trí ở hai bên đường, và được thắp sáng bằng ma thuật. Hơn nữa, các đội bảo vệ thường xuyên tuần tra các tuyến đường để đảm bảo sự bình yên.

Tại một con đường nào đó nằm trong phạm vi của Đế quốc, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngâm nga và mỉm cười khi đang nhàn nhã tản bộ trên vỉa hè. Hắn khoảng 20 tuổi và cao khoảng 1m7. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương và một làn da nâu đồng bởi phải thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời, đặc điểm của hắn có thể nói là phổ biến ở khắp Đế quốc.

Hắn không phải là một anh chàng đẹp mã. Nếu đặt hắn ta trong một nhóm người, chắc chắn là hắn sẽ không thể nổi bật được. Tuy nhiên, một sự quyến rũ khó tả tỏa ra từ hắn dường như rất thu hút người khác. Có thể là do nụ cười tràn đầy sinh khí trên gương mặt hắn, hoặc bởi dáng vẻ tự tin khi bước đi trên đường.

Với mỗi bước đi, tiếng leng keng của kim loại mà có vẻ được tạo ra bởi các sợi xích cọ sát với nhau có thể được nghe thấy từ bên dưới lớp quần áo của hắn. Người quan sát có hiểu biết sẽ nhận ra đó là tiếng động phát ra từ bộ giáp xích.

Hai thanh kiếm được gắn ở thắt lưng. Xem xét độ dài, dường như chúng là đoản kiếm. Tay cầm được bao phủ hoàn toàn bởi vòng bảo hộ, và lưỡi dao giấu trong vỏ bọc. Người ta nói là chúng chắc chắn không rẻ. Và cuối cùng, một cây chùy và một thanh yoroidoshi được cất ở sau lưng. (Note: Yoroidoshi là một biến thể của tanto, chiều dài khoảng 20 đến 22cm. Điểm khác biệt với tanto là yoroidoshi dày đến nửa inch.)

Sử dụng hai loại vũ khí được xem là bình thường đối với thế giới này. Tuy nhiên, không nhiều người sử dụng ba loại vũ khí dùng để chiến đấu.

Đối với một người bình thường, có vẻ hắn là mạo hiểm giả. Tuy nhiên, những người có hiểu biết sẽ đơn giản nghĩ anh là một mạo hiểm giả buộc phải đeo một miếng thẻ kim loại quanh cổ. [Worker], từ này được sử dụng để chỉ những người đã từ bỏ con đường của một mạo hiểm giả.

Công việc của mạo hiểm được công hội mạo hiểm giả giao phó- nội dụng và độ khó của nhiệm vụ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước. Chỉ những mạo hiểm giả phù hợp mới được chỉ định và cấp bậc tương ứng theo độ khó của nhiệm vụ. Nói cách khác, những công việc không được xem là phù hợp là những loại gây nguy hiểm đến người dân, hoặc vi phạm pháp luật như điều tra các nguyên liệu thực vật được sử dụng để tạo ra các loại ma túy. Những loại yêu cầu này sẽ ngay lập tức bị công hội mạo hiểm giả từ chối.

Ngoài ra, công việc có thể làm hỏng cân bằng sinh thái của một khu vực cũng bị từ chối. Ví dụ như công hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu liên quan đến việc tiêu diệt các loại quái vật có vai trò nhất định trong một hệ sinh thái. Điều này cũng vì lo sợ việc đó có thể dẫn đến sự sụp đổ cân bằng sinh thái trong một khu vực, và có thể dẫn đến việc lũ quái vật khác rời khỏi môi trường sống của chúng và gây thiệt hại cho các khu định cư của con người. Tuy nhiên, nếu con quái vật tự rời bỏ môi trường sống của chính nó và tiến vào lãnh thổ của con người, nó sẽ được xem là một vấn đề hoàn toàn riếng biệt. Nói cách khác, mạo hiểm giả là người bạn của công lý.

Có điều, thế giới không chỉ hoạt động theo nguyên tắc đó.

Bất kể thế nào, sẽ có những sẵn sàng chấp nhận làm việc với nguy cơ cao để nhận thưởng. Ngoài ra còn tồn tại những loại người chỉ đơn giản là muốn thưởng thức thú vui săn giết quái vật.

Những kẻ này, khi so sánh với mạo hiểm giả đứng ngoài ánh sáng, họ sẽ ở trong bóng tối. Những "kẻ lạc lối" giữa các mạo hiểm giả. Đó là những gì mà một số người gọi họ.

Tuy nhiên, không phải tất cả "Worker" đều là loại người đã đề cập trước đó.

Giả sử, nếu có một cậu bé đang bị thương nặng và một nhóm mạo hiểm giả có khả năng sử dụng ma thuật trị liệu đi ngang qua, họ có được phép sự dụng ma thuật để cứu cậu bé?

Câu trả lời là không.

Có một quy định nghiêm cấm mạo hiểm giả sử dụng ma thuật trị liệu lên dân thường nếu không có một khoản phí nhất định được trả cho mạo hiểm giả.

Điều này là do việc sử dụng rộng rãi ma thuật trị liệu đã bị những ngôi đền hạn chế, đền là nơi mà các bệnh nhân cần đến và trả một khoản phí nhất định để có được sự chữa trị. Nếu mạo hiểm giả bỏ qua hệ thống này và tự do đi khắp nơi chữa trị cho mọi người, những ngôi đền sẽ mất đi khả năng nuôi sống bản thân.

Vì lẽ đó, những ngôi đền đã gây áp lực mạnh mẽ lên công hội mạo hiểm giả để thực thi quy định này.

Nếu một mạo hiểm giả không thể tuân theo các quy tắc, họ có thể lựa chọn trở thành "Worker".

Tuy là điều này làm cho ngôi đền giống như những kẻ xấu, nhưng cũng không phải là không có lý do chính đáng. Do ảnh hưởng ma thuật tác động vào cuộc sống hằng ngày của người dân, ma thuật có thể được xem như một công cụ chính trị và quyền lực. Đền thờ có thể đem lại lợi ích cho người dân mà không bị kiểm soát bởi thế lực chính trị, nguồn thu nhập duy nhất mà họ nhận được là từ người dân. Đổi lại, ngôi đền được phép chữa bệnh, thanh tẩy Undead, cũng như nghiên cứu và phát triển các phương pháp chữa bệnh mới.

Nếu mạo hiểm giả bỏ qua các quy định và sử dụng ma thuật trị liệu của họ một cách tự do, những ngôi đền buộc phải sa ngã, và hệ quả là tư tưởng ban đầu của họ sẽ bị lạc lối.

Như vậy, cả hai bên đều có cái lý riêng. Nếu không có ánh sáng, cũng sẽ không có bóng tối. Sự tồn tại của "Worker" có thể mô tả theo cùng một cách. Đối với tiền, họ sẵn sàng bỏ qua các quy định và thường khiến cho sự việc trở thành một đống lộn xộn, tuy nhiên, cũng có những trường hợp mang lại lợi ích cho người dân, chẳng hạn như việc tạo ra các loại thuốc rẻ hơn.

Như đã nói, đây là nghề của người đàn ông tên- Hekkeran Termite.

"Hmm... Nên mua gì đây?"

Đơn giản là có quá nhiều vật phẩm ma thuật mà Hekkeran muốn mua. Tạm thời, có lẽ anh nên ưu tiên tập trung vào các vật phẩm phòng thủ. Sau đó, đã có thêm một lý do đặc biệt làm anh muốn mua.

"Trước tiên mình cần phải gửi tiền... phần còn lại sẽ được sử dụng để mua các vật phẩm cần thiết cho chuyến phiêu lưu. Eh? Trình tự sai rồi. Đầu tiên là mua các vật phẩm, và sau đó là gửi tiền con dư."

Hekkeran gãi đầu.

Nếu là như thế-

"Là một người đi tiên phong, mình cần phải có thêm khả năng kháng phép, có lẽ đây là lúc nên sử dụng khoản tiền tiết kiệm. Không, nếu là lý do thì đó là vì mình vẫn còn dựa vào việc chinh phục Undead rời khỏi Bình nguyên Kattse để kiếm sống, vì thế tốt hơn là mình nên mua các vật phẩm giúp tăng khả năng kháng độc, tê liệt và bệnh tật."

Trong thế giới này, vật phẩm ma thuật được đánh giá cao. Đăc biệt là thứ hữu ích trong trận chiến rất được ưa chuộng đối với mạo hiểm giả. Nếu đó là vật phẩm thượng hạng, anh chỉ đơn giản là từ bỏ ý định mua nó.

Những vật phẩm hiện lên trong đầu anh lúc này cũng không phải là loại cực kỳ tốn kém gì. Tuy nhiên, đối với một người có mức thu nhập trung bình thì cần phải tiết kiệm nhiều năm mới có thể mua được. Đó là lý do tại sao anh đã dành thời gian của mình để suy nghĩ thật kỹ.

Gương mặt đang nở nụ cười vui vẻ của anh đột nhiên trở nên căng thẳng khi anh nhìn thấy một nhóm hiệp sĩ đang đứng bên lề đường.

Một nhóm gồm các hiệp sĩ giáp nhẹ và hiệp sĩ trọng giáp đang đứng gác tại một ngã ba đường. Do một ngôi đền thờ Tứ Đại Thần được đặt ở vùng lân cận, nên lực lượng tuần tra khu vực này là khá cao. Tuy là các hiệp sĩ sẽ không bất ngờ đặt câu hỏi với những người bình thường chỉ đơn giản là đi ngang qua, Hekkeran vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của các hiệp sĩ đang đổ dồn vào các loại vũ khí mà anh đang mang trên mình.

Chuyện này chẳng đáng quan tâm đối với mạo hiểm giả, nhưng đối với "Worker" như Hekkeran, người không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ tổ chức hoặc người có ảnh hưởng nào, việc này chỉ đơn giản là không khôn ngoan nếu để vướng vào một cuộc xung đột với các hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Đế quốc.

Y như mong đợi, Hekkeran đi ngang qua mà không có vấp phải sự cố gì. Sau khi đối chiếu gương mặt của anh với danh sách tội phạm truy nã và không tìm thấy bất kỳ ai phù hợp, các hiệp sĩ không có thêm hành động nào nữa. Sau khi đã đi qua phạm vi của ngôi đền, cuối cùng thì anh cũng có thể cảm thấy thoải mái và đặt tầm nhìn của mình xa hơn về phía trước. Một tòa nhà lớn lọt vào tầm nhìn, và cùng với đó, âm thanh cổ vũ, một trận chiến cùng với sự khát máu.

Đó là một kiến trúc độc đáo được gọi là [Grand Arena], chỉ có ở thủ đô của Đế quốc. Nó cũng là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô.

Đối với Hekkeran, một người đã chứng kiến quá đủ cảnh đổ máu trong khi làm việc và không hề quan tâm đến cờ bạc, đấu trường là một nơi không hề có ý nghĩa đối với anh. Tuy nhiên, đối với người dân của thủ đô thì đây là một trong những tiết mục giải trí mà họ thích nhất. Thậm chí là khi anh đang đi, tiếng cổ vũ vẫn có thể nghe được rõ ràng. Dường như đấu trường đã hoàn toàn chật kín người xem.

"Là trận chung kết sao? Sự phấn khích đã được đẩy lên đỉnh điểm."

Trong quá khứ, Hekkeran đã dẫn nhóm "Worker" của mình tiến vào một đấu trường, nơi mà họ phải liên tục chiến đấu với lũ quái vật. Bởi vì những con quái vật không chịu bỏ cuộc, thua đồng nghĩa với cái chết. Tất nhiên, cho dù có là trận chiến giữa con người với nhau đi nữa thì vẫn sẽ có thương vong.

Một ngày thông thường tại đấu trường, rất hiếm khi chỉ có một người chết. Nếu một điều gì đó giống như thế thật sự xảy ra, áp lực từ phía khán giả cũng đã đủ mạnh để giết chết một ai đó, kể từ khi các sự kiện với nhiều người chết trở nên phổ biến.

Hiện tại đang diễn ra một trong những giải có tỷ lệ thương vong cao nhất, [The Grand Combat Tournament].

Hekkeran nhún vai.

Anh hoàn toàn không để tâm đến việc nhìn thấy những cảnh đổ máu diễn ra, và cũng không có ý định đến những nơi đó. Tuy nhiên, các sự kiện diễn ra trong đấu trường luôn là chủ đề nóng nhất mà người ta hay nói đến. Do đó, luôn có lý do để đến đây.

Mình không có kế hoạch nào cho ngày hôm nay, khi quay trở lại có lẽ mình nên kể cho họ một vài chi tiết. Có vẻ như trận chiến diễn ra hôm nay khá hấp dẫn.

Trong khi cố gắng ghi nhớ dự định mà mình muốn làm, Hekkeran đi về phía một khu vức có nhiều cửa hàng. Ngay sau đó, anh đã trông thấy những dấu hiệu quên thuộc rồi thốt lên [The Singing Apple Pavilion].

Cửa hàng được cho là khởi nghiệp từ việc thu thập các nghệ sĩ cùng với nhạc cụ được làm từ gỗ của cây táo, nhưng bây giờ thì nó hoạt động như một quán bar và nhà trọ. Từ bên ngoài, nơi này nhìn có vẻ hơi lỗi thời, nhưng nội thất bên trong lại rất ngăn nắp và mọi thứ được bảo dưỡng rất tốt. Cửa sổ đóng kín ngăn không khí lạnh đi vào, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng. Chất lượng của cửa hàng thật sự cao nhưng không quá tốn kém. Đối với Hekkeran và đồng đội của anh, không, đối với đa số "Worker" mà nói, không thể nghi ngờ cửa hàng này là nhà trọ tốt nhất cho họ.

Tuy vậy nơi này không thể so sánh với nhà trọ hàng đầu trong Đế quốc, là nơi thích hợp hơn cho mạo hiểm giả- những người đứng trên vũ đài quần chúng.

Thứ nhất, công việc dành cho "Worker" thường theo mục đích cá nhân. Một khách sạn bắt mắt chốn đông người không phải nơi thuận tiện cho một ai đó đưa ra yêu câu với các "Worker". Nhưng đồng thời, họ không hẳn là lúc nào gặp gỡ và tiến hành làm ăn tại những địa điểm mờ ám.

Kế tiếp là chỗ ở cho các "Worker" ở lại cùng lúc là rất cần thiết. Ví dụ như nhà trọ [The Singing Apple Pavilion], một nơi cực kỳ kín đáo và là nơi khách hàng có thể thảo luận những chuyện riêng tư, là địa điểm lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bởi một thực tế là "Worker" không có được sự hỗ trợ từ một tổ chức như công hội mạo hiểm giả, khách hàng có yêu cầu phải tự tìm kiếm một nhóm "Worker" cho riêng họ. Sẽ rất phiền phức cho mọi người nếu những "Worker" trọ lại ở những nơi khác nhau.

Hơn nữa, từ góc độ của "Worker", ở gần nhau sẽ mang lại một cảm giác thân thiết, cũng như lợi ích từ việc tránh các xung đột không cần thiết. Và cuối cùng nhưng cũng không kém- chắc là lý do quan trọng nhất- các món ăn ở đây thật sự rất ngon.

Trong khi ngĩ về bữa ăn tối nay, Hekkeran mở cánh cửa vào nhà trọ. Nếu bữa tối là món [pork stew] yêu thích của anh, anh sẽ rất hạnh phúc. Bước vào với những suy nghĩ như vậy, những lời mà anh nghe thấy không phải thông dụng như "mừng trở về" hay "công việc tốt chứ" mà anh kỳ vọng nhưng..

"-Ta đã nói rồi! Ta không biết!"

"Không, không, ngay cả khi ngươi có nói thế..."

"Ta không phải là người giám hộ hoặc thân nhân của cô bé đó. Cô ta ở đâu thì làm sao mà ta biết được."

"Không phải hai người là đồng đội sao? Không phải chỉ đơn giản nói là 'ta không biết' như một câu trả lời và rời đi. Dù sao thì đó cũng là công việc của tôi."

Tại tầng đầu tiên của quán trọ, ở trung tâm của khu vực ăn uống, một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào nhau.

Hekkeran nhận ra người phụ nữ đó.

Tuy ánh mắt hết sức dữ tợn, nhưng nổi bật nhất là đôi tai dài hơn tai của một người bình thường. Điều đó cho thấy, tai của cô bằng khoảng một nửa tai của loài Elf điển hình. Đúng thế, chủng tộc của cô là bán Elf.

Elf thường có thân hình mảnh mai hơn khi so sánh với con người. Dường như người phụ nữ này cũng đã thừa hưởng đặc điểm này. Cả cơ thể cô đều rất mảnh mai, thon gọn bất kể là khu vực quanh vùng ngực hoặc eo, hoàn toàn không có một đường cong nào trên cơ thể của cô. Cô ấy phẳng như sân bay Nội Bài. Nhìn từ xa, sẽ không quá ngạc nhiên nếu mọi người có lầm tưởng cô ấy là một người đàn ông.

Mặc bộ giáp da gọn gàng, cô không có trang bị cung tên như bình thường, vũ khí duy nhất của cô trong lúc này là con dao găm giắt bên hông.

Tên của cô là Imina, và là một trong những đồng đội của Hekkeran.

Tuy nhiên, Hekkeran không quen biết với người đàn ông hiện đang tranh cãi với Imina.

Tuy là hắn xuất hiện trong cái bộ dạng muốn nịnh nọt Imina bằng cách hạ thấp đầu, thế nhưng trong đôi mắt của hắn hoàn toàn không có sự chân thành. Chỉ có sự ghê tởm. Ít nhất cho đến lúc này, hắn vẫn cố giữ một thái độ lịch sự.

Cánh tay và ngực của gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Sự xuất hiện của hắn có thể làm bất cứ ai đứng trước mặt hắn phải để cho hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn. Trong khi hắn không có vẻ gì là loại người dựa vào bạo lực để làm những điều mình muốn, Imina vẫn đủ khả năng xử lý hắn nếu hắn làm quá.

Mặc dù nhìn Imina không giống một người mạnh mẽ, sâu trong cơ thể cô là sức mạnh tiềm ẩn đủ để chăm sóc những tên côn đồ chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ bắp.

"Không phải là ta đã nói ngay từ đầu sao?"

Nhận thấy giọng nói của Imina đã trở nên căng thẳng hơn, Hekkeran vội xen vào.

"Chuyện gì thế, Imina?"

Nghe thấy âm thanh của một giọng nói quen thuộc, Imina quay lại và kinh ngạc khi nhìn thấy Hekkeran.

Đối với một [Ranger] như Imina, một người xuất sắc trong việc cảm nhận và nhận thức về môi trường xung quanh, không phát giác cách thức Hekkeran tiếp cận từ sớm đủ cho thấy sự phân tâm của cô.

"... Thằng quái nào đây?" Gã đàn ông đặt câu hỏi khi đang bị Hekkeran xem là một kẻ xâm nhập.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn, Hekkeran cảm thấy bầu không khí giữa họ như đang trên bờ vực của sự xung đột. Có điều, đối với một người đã sống sót qua vô số lần lăn lộn giữa lần ranh của sự sống và cái chết như Hekkeran, ánh mắt của hắn cũng không khác gì cái nhìn dữ dội của những con quái vật hung bạo.

"... Đây là thủ lĩnh của nhóm chúng tôi."

"... Oooh, ra đây là Hekkeran Termite-san lừng danh đó sao."

Hekkeran cảm thấy ghê tởm với thái độ thay đổi đột ngột của hắn.

Mặc dù Hekkeran không biết mục đích đằng sau chuyến viếng thăm của người đàn ông này, nếu hắn bằng cách nào đó đã để ý đến nhóm của Hekkeran khi đến cứ điểm của họ- nhà trọ- khả năng hắn không nhận ra Hekkeran là bằng không.

Cớ lẽ sự căng thẳng trong lời nói ban nãy là để lường mức độ mà Hekkeran xét đến. Nếu Hekkeran để lộ dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối, có lẽ gã đàn ông này sẽ tiếp tục bằng những lời lẽ đe dọa.

Trong giới "Worker" hoặc mạo hiểm giả, luôn luôn có những người có khả năng giết quái vật nhưng lại hèn yếu với con người. Ngay cả sau đó, hầu hết điều họ sẽ là nhường một bước, nhưng nếu mọi thứ bị đẩy đi quá xa, nó chắc chắn sẽ kết thúc trong bể máu.

Mặc dù chỉ mới gặp nhau, anh ta lại như đã... anh chàng này... chắc chắn là cái loại mà mình không nên tiếp chuyện.

Có một sự thật là điều này giống như những phương pháp thường được sử dụng trong đàm phán, đó là một phương pháp mà Hekkeran không thích. Anh sẽ có thiện cảm hơn nếu bên kia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thay vì đi lòng vòng.

"... Ngươi có thể yên lặng một chút được không? Ở đây là quán trọ, và ngươi đang làm phiền người khác. Ta sẽ thấy tốt hơn nếu ngươi chịu im lặng một chút."

Tuy là anh nói thế, hoàn toàn không có một người khách nào ở gần. Tất cả mọi người đã đi đâu? Đó không phải là do muốn giấu mình, các vị khách trong quán trọ này đã quá quen với cách thức trò chuyện này bởi vì phần lớn người ở đây là "Worker".

Tuy nhiên, đây thật sự là chuyện hiếm thấy khi mà nơi này lại không có người.

Hekkeran trừng mắt nhìn gã đàn ông bằng một sức mạnh tương đương với một mạo hiểm giả cấp Mithril. Phải đối mặt với một con quái vật, hắn chùn xuống.

"Tôi-tôi... tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó, thật mà."

Sau khi cố kiểm soát giọng nói của mình bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng nói chuyện một lần nữa. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức trở nên im lặng một lần nữa khi bắp gặp cái nhìn trừng trừng của Hekkeran. Xét theo phản ứng của hắn, quá rõ ràng để biết gã đàn ông thường làm công việc này, nơi bạo lực là quá thông dụng.

Anh chàng này đến đây để làm gì?

Mặc dù công việc mà nhóm Hekkeran thực hiện là làm ăn phi pháp, anh không nhận ra người đàn ông này, và Hekkeran cũng không biết lý do tại sao hắn ta lại được gửi tới đây. Hắn chỉ đơn giản là không hợp với hình dáng của một người có yêu cầu.

Điều này làm Hekkeran cảm thấy phiền lòng, ánh mắt của anh cũng nhẹ đi và trực tiếp hỏi người đàn ông.

"... Thế lý do ngươi đến đây là gì?"

"Về chuyện đó, tôi đang tìm một người mà Termite-san cũng biết, là Furt-san."

Nghe thấy cái tên Furt, hình ảnh của một người xuất hiện trong tâm trí anh.

Ngay cả vậy, thật khó để tưởng tượng là cô ấy có liên hệ với tên này. Đó là kết luận của Hekkeran.

"Arche? Có chuyện gì với cô ấy sao?"

"Arche... Ah! Đúng là vậy. Tôi có chút nhầm lẫn, chúng ta đang nói về Furt-san, Arche Eeb Rile Furt-san."

"Và !? Có chuyện gì xãy ra với Arche?

"Không, không, tôi chỉ muốn thảo luận vài chuyện với cô ấy... Nội dung của nó là vấn đề cá nhân, đó là lý do tại sao tôi muốn biết khi nào cô ấy trở lại."

"Làm sao ta biết." Hekkeran mạnh miệng đáp lại.

Đối với một kẻ không bao giờ thành thật khi nói chuyện, hắn đã phải sửng sốt trong lúc bởi những lời của Hekkeran.

"Nếu đã như vậy, cuộc nói chuyện nên kết thúc tại đây."

"Không- không còn cách nào khác. Nếu đã là như vậy, tôi sẽ chờ ở đây một lát."

"Bấm nút biến cho anh."

Hekkeran chỉ vào lối vào của quán trọ với chiếc cằm của anh. Thái độ của Hekkeran khiến gã hắn phải ấp úng lần nữa.

"Ta sẽ nói rõ luôn, ta không thích ngươi. Ta chỉ đơn giản là không chịu được một kẻ như ngươi ở trong tầm mắt của ta."

"Nhưng đây là quán rượu mà, tôi có thể..."

"Ah, đúng rồi, phải không? Khu vực này đúng là quán rượu. Nhưng đừng quên điều này, ở đây cũng là nơi của những kẻ say thích đánh nhau," Hekkeran mỉm cười với gã đàn ông. " Nhưng đừng quá lo lắng. Thư giãn đi, thậm chí ngươi có bị thương nghiêm trọng, chúng ta có một [Priest] có khả năng sử dụng ma thuật trị liệu ở đây, người đó có thể chữa trị cho ngươi. Miễn là người trả một cái giá hợp lý, thế đó."

"Chúng ta không thể giúp đỡ cho người mà không phải tính phí. Nếu không, ngôi đền hẳn sẽ rất khó chịu. Chúng ta chắc chắn không muốn thu hút bất kỳ một tên sát thủ nào được gửi đến từ phía đền thờ." Imina nói. Một nụ cười hiện trên gương mặt cô. "Vâng, ít nhất chúng ta sẽ giảm giá cho ngươi. Hãy nhớ cảm ơn ta vì điều đó, được chứ anh bạn?"

"-Và đó là những gì sẽ xãy ra."

"Các người muốn đe dọa-"

Lời nói của người gã ông dừng lại giữa chừng, vì hắn đã thấy sự thay đổi đáng kể trên gương mặt của Hekkeran.

Hekkeran bước một bước về phía trước, cho đến khi khoảng cách khuôn mặt giữa họ là một nắm tay.

"Hah?! Đe dọa? Ai đe dọa chứ? Sẽ là một bất ngờ lớn nếu có đánh nhau? Cái quái gì thế, ta chỉ đang cho ngươi một về khuyên tốt về một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, và ngươi nói là ta đang đe dọa? Ngươi đang thèm đòn à?"

Dáng vẻ hiện tại của Hekkeran là một cái gì đó mà chỉ những người đối mặt với cái chết mới có.

Đối mặt với áp lực tỏa ra từ Hekkeran, gã đàn ông lùi lại một bước. Hắn tặc lưỡi một cái và sau đó miễn cường đi về cửa ra vào. Tuy là hắn muốn che giấu sự sợ hãi của bản thân, nhìn vào lưng hắn thì nó đã xác nhận tất cả. Khi tiến đến cửa ra vào, hắn quay lại và hét vào mặt Hekkeran và Imina lần cuối.

"Nói với con nhãi của gia tộc Furt! Nói cho nó biết là thời hạn đang đến gần!"

"Hah?!"

Nghe thấy âm thanh đáp lại một cách khó chịu của Hekkeran, gã đàn ông vội vã rời đi.

Ngay sau khi gã đàn ông biến mất, biểu cảm của Hekkeran nhanh chóng bình thường trở lại. Sự thay đổi đột ngột này đủ làm cho người ta nghĩ rằng toàn bộ cảnh tượng vừa nãy chỉ là một màn trình diễn. Và sau đó, Imina vỗ tay, như thể anh đã thật sự đã có một màn trình diễn tuyệt vời.

"Vậy, đã có chuyện gì?"

"Tôi không biết. Hắn cũng nói với tôi những chuyện như đã nói với anh."

Hekkeran ôm đầu trong thất bại.

"Chỉ cần chờ và nghe nó từ Arche khi cô ấy quay về vậy."

"... Có điều, không phải là tốt nếu chúng ta can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác."

"Tốt thôi, những gì anh nói là đúng, dù sao anh vẫn là thủ lĩnh mà. Làm tốt nhất nhé!"

"Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng quyền lực của mình như một thủ lĩnh ra lệnh cho cô đi hỏi về chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu nếu một đồng đội nữ hỏi cô bạn mình về chuyện đó, cô có nghĩ vậy không?"

"Thôi nào, cho tôi xin, tôi cũng không muốn hỏi đâu."

Cả hai người mỉm cười với nhau.

Có một vài quy tắc chung giữa mạo hiểm giả và "Worker", có những điều chỉ đơn giản là không được làm. Việc thứ nhất là tìm hiểu về quá khứ của đồng đội. Thứ hai là đòi hỏi quá nhiều.

Trong trường hợp của quy tắc thứ hai, đến một mức độ nào đó, đòi hỏi quá nhiều là không thể tránh khỏi bởi một thực tế là có nhiều người chọn làm "worker" vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, cũng có một giới hạn. Quá nhiều sự đòi hỏi sẽ làm mất tính đoàn kết trong một nhóm. Ví dụ, tin tưởng một người đồng đội luôn phàn nàn về vấn đề tiền bạc là rất khó khăn. Dựa lưng mình vào đồng đội trong thời điểm nguy hiểm là một phần cơ bản của tình đồng đội và sự đoàn kết. Do vậy, tất cả các nhóm cần một sự tín nhiệm tối thiểu dành cho nhau. Nhưng bạn sẽ tin tưởng với một kẻ tham lam đến mức nào khi mà bạn nhận một công việc rủi ro cao, công việc có tiền thưởng cao?

Hiện tại, chuyện này dường như có liên quan đến Arche, và nó sẽ ảnh hưởng đến độ tín nhiệm của cô. Đó chỉ đơn giản là không phải một vấn đề có thể dễ dàng bỏ qua.

Trong suốt quá trình làm việc, họ sẽ đặt mạng sống của bản thân vào tay của nhau. Vì vậy họ không có đủ khả năng để làm việc cùng nhau khi có sự nghi ngờ dù là nhỏ nhất.

Hekkeran lắc đầu trong khi lộ ra vẻ miễn cưỡng trên gương mặt mình.

"Thật chả còn cách nào khác. Tôi sẽ hỏi khi cô ấy quay trở lại."

"Trông cậy vào anh đó~."

Hekkeran chớp mắt với Imina, người đang mỉm cười và vẫy tay, và nói: "Đừng nghĩ là mình có thể thoát. Cô cũng phải cùng tôi đi nói chuyện với cô ấy."

"Eh, ehhhh..." Mặc dù Imina rõ ràng là muốn từ chối, cô đã từ bỏ ngay khi nhìn thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt của Hekkeran. "Oh tốt thôi, chả còn cách nào khác. Hy vọng là không có chuyện gì quá lớn..."

"Dù sao thì Arche đi đâu rồi?"

"Eh? Ah, cô ấy đi thu thập thông tin cho công việc."

"Không phải là Rob và tôi sẽ làm sao?"

Sau khi trở về từ Bĩnh nguyên Kattse, họ nhận được thêm một khoản hoa hồng, với các điều khoản hậu hĩnh do tính chất của công việc. Như vậy, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc của mình.

Ban đầu nó được giao cho Roberdyck, người thích hợp nhất để lãnh việc này, tìm hiểu thông tin của người ủy thác cũng như các khoảng bồi thường. Hekkeran đến văn phòng hành chính của Đế quốc để lấy khoảng thanh toán cho việc chinh phục Undead của họ- tất cả công việc có liên quan đến việc tiêu diệt Undead tại Bình Giã Kattse được xem là công việc quốc gia trong Đế quốc- và tại cùng một thời điểm, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập thông tin tương tự như Roberdyck.

Imina và Arche nên đợi ở quán trọ.

"Không phải là chỉ có vậy. Rob cần giúp đỡ trong việc điều tra lịch sử và thông tin xung quanh khu vực hoạt động."

Hekkeran gật đầu, với một ánh nhìn như chợt hiểu ra vấn đề. Mặc dù Arche đã không còn học tại học viện ma thuật hoàng gia, nhưng có lẽ cô vẫn còn giữ một số liên lạc ở đó. Cô sẽ phù hợp hơn trong việc thu thập thông tin liên quan đến học thuật và cô có thể ghé qua hiệp hôi ma thuật để tìm thêm tài liệu bổ sung.

"Đó là lý do tại sao cô ấy lại đi cùng. Rob cũng khá am hiểu, và có quan hệ với các ngôi đền. Mà chuyện đó, thế nào rồi?"

Hekkeran phát ra tiếng động khi ngồi xuống ghế, và lên tiếng.

"Mặc dù yêu cầu được chỉ định cho "worker", nội dung của công việc không phải là xấu. Lý do tại sao họ lại thuê "worker" trong thời gian này có lẽ là vì vị trí tác nghiệp là một nơi mà mạo hiểm giả không thể đến. Tuy nhiên, giống như khách hàng đã nói, có vẻ như phía họ cũng đã liên hệ với các nhóm khác."

"Chúng thật sự phải hợp tác với các nhóm khác sao? Kể cả khi họ nói người ta đã phát hiện ra một tàn tích mà chưa có ai đặt chân đến, họ sẵn sàng đầu tư nhiều thế này mà không có bất kỳ một lợi ích nhất định nào sao..."

"Anh chàng Greeham- từ một đội khác mà tôi đã tiếp xúc- cũng nói điều tương tự. Nhưng cuối cùng, "Heavy Masher" dường như đã chấp nhận và đang chuẩn bị. Nếu chúng ta không đưa ra quyết định vào ngày mai, mọi thứ có thể trở nên rắc rối."

Đến giờ, nhóm của Hekkeran cũng chỉ mới nghe qua nội dung trong yêu cầu, và họ vẫn chưa chấp nhận nó. Mặc dù họ đã hứa là sẽ cho khách hàng một câu trả lời vào ngày mai, nếu họ chấp nhận, họ sẽ phải chuẩn bị ngay từ lúc này.

"Và sau đó, còn điều gì khác đi kèm trong thời điểm quan trong này... hai người đã có liên hệ nào chưa?"

"Chúng ta không loại trừ khả năng có nhóm khác muốn làm một cú đổi đời với chuyện này, tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên chời đợi và lắng nghe ý kiến từ Arche trước khi quyết định. Nếu nó thật sự là âm mưu được sắp đặt sẵn bởi một nhóm khác, chúng ta sẽ rút lui hoặc nhận lời?"

"Tất nhiên, chúng ta sẽ tham gia. Nếu họ có kế hoạch cho một cuộc chiến, chúng ta sẽ cho chúng một trận đau đớn cho đến khi không còn ai dám gây hấn với chúng ta nữa, đến khi chúng ta nhổ hết từng cái răng của bọn chúng."

"Quá khích rồi đó."

Tuy bên ngoài Imina có vẻ gay gắt, Hekkeran cũng nghĩ rằng phương pháp của cô là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Từ chối một thỏa thuận cũng không phải là chuyện gì lớn lao, tuy nhiên danh tiếng của họ sẽ giảm sút nếu họ rút lui. Đánh mất uy tín là việc mà những người trong giới "worker" muốn tránh nhất.

Cùng lúc với quyết tâm đang rực cháy trong đôi mắt của Hekkeran, âm thanh cót két của cánh cửa vọng đến từ lối vào. Có hai người bước vào quán trọ.

"-Về nhà rồi!"

"Chúng tôi về rồi đây!"

Tiếng nói đầu tiếng có phần trong trẻo thuộc về một cô gái, một thoáng sau đó là tiếng nói của một người đàn ông trầm thấp. Việc ngập ngừng trong chốc lát này đến từ sự do dự của việc che giấu giọng nói thánh thót của cô bạn đồng hành.

Cô gái bước vào không phải là quá mảnh mai. Dùng từ "thiếu nữ kiều diễm" mô tả cô là thích hợp nhất.

Độ khoảng 15-17 tuổi, cô gái sở hữu một vẻ mặt thanh tú và mái tóc dài ngang vai. Cô mang một vẻ đẹp thanh lịch, nhưng khi nhìn kỹ, cô cũng tạo cho người khác ấn tượng về một con búp bê vô hồn.

Trên tay cô cầm một cây gậy bằng sắt có độ dài tương đương với chiều cao của cô. Bề mặt của cây gậy được bao phủ bằng các ký hiệu và chữ viết cổ xưa. Cô mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thềnh, và theo đó, là quần áo cứng cáp cho thấy có sự phòng hộ. Cô rõ ràng là một magic caster.

Một người đàn ông toàn mặc giáp- tuy là ông không có đội mũ giáp- và trên bộ giáp của ông là chiếc áo khoác ngoài có thêu biểu tượng thập tự đỏ. Một cái chùy sao băng đeo bên hông, và một chiếc vòng quanh cổ có mặt như biểu tượng thêu trên áo.

Với một kiểu tóc được cắt tỉa gọn gàng và bộ râu được tỉa nhọn, tạo ấn tượng về một người đàn ông thành thật. vẻ ngoài khôn ngoan, tuổi của ông độ khoảng 30.

Là hai đồng đội mà Hekkeran đang chờ đợi, Arche Eeb Rile Furt và Roberdyck Goltron.

"Ooh, mừng trở về!"

Chuyện này có thể được xem là một thời điểm tốt hay xấu? Hekkeran suy nghĩ khi quay lại chào mừng họ bằng một giọng nói nghiêm nghị.

"Có chuyện gì sao? Có chuyện gì xảy ra với hai người à?"

Roberdyck nói bằng một giọng điệu mà không thể hiện bất kỳ thái độ bề trên nào với hai người họ. Một trong những nguyên nhân là do sự lựa chọn cá nhân, nguyên nhân còn lại là sự bình đẳng giữa các "worker".

"Kh-không có gì."

"Đ-đúng thế. Cũng như Hekkeran nói."

Arche và Roberdyck nhìn hai người họ và vẫy tay phủ nhận.

"Umm, nói đến chuyện này, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta nên đi qua đó nhỉ?"

Chấm dứt cử chỉ đùa giỡn, một biểu hiện nghiêm túc trên gương mặt Hekkeran khi anh chỉ về phía chiếc bàn tròn ở đằng sau khu vực quán rượu.

"Trước đó, err. Về đồ uống- ne~, Imina. Ông chủ đâu rồi?"

"...Ra ngoài mua đồ rồi. Tôi đã xem qua chỗ của ông ta."

"Thật sao? Vậy thì chúng ta nên làm gì? Tôi có nên vô tình lấy ra một hoặc hai chai không?"

"-Tôi không uống rượu."

"Ah, tôi cũng thế, cảm ơn."

"... Chắc chứ? Nếu đã là vậy... hãy bắt đầu cuộc họp của [Foresight]."

Vẻ thoải mái trên gương mặt của các thành viên đã biến mất. Đồng thời, họ ép trọng lượng cơ thể lên bàn, đưa mọi người lại gần nhau hơn. Mặc dù không có bất kỳ người khách nào vào lúc này, loại hành vi này đã trở thành một thói quen của họ.

"Đầu tiên, tôi muốn xác nhận nội dung của yêu cầu."

Khi đã đảm bảo không có sự chú ý của người khác, Hekkeran tiếp tục. Giọng điệu và biểu hiện của anh đã hoàn toàn khác trước. Là người lãnh đạo của nhóm, đó là cần thiết để anh hành động một cách nghiêm túc và duy trì phẩm chất của mình trong hoàn cảnh này, điều mà một người lãnh đạo thường làm.

"Khách hàng lần này là Bá Tước Femel. Nội dung của yêu cầu lần này là thăm dò một di tích cổ- nhiều khả năng hầm mộ này được phát hiện trong lãnh thổ Vương quốc. Thù lao bao gồm tiền cọc là 200, và sau khi hoàn thành được thêm 150. Chất lượng hợp đồng và tổng số tiền thù lao cũng như phần thưởng lần này là vô cùng cao. Chưa kể đến sẽ có thêm tiền thưởng khi kết thúc dựa vào kết quả của cuộc điều tra. Tất cả vật phẩm ma thuật tìm được trong quá trình điều tra sẽ thuộc Earl; tuy nhiên, người phát hiện sẽ được nhận một khoản tiền thưởng thêm bằng một nửa giá trị của vật phẩm ma thuật tìm được. Đối với những thứ như đá quý, kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật và những bảo vật khác, sau khi giá trị của chúng được thẩm định, một nửa số tiền sẽ được trao cho người phát hiện. Ngoài ra, họ cũng đã liên hệ với các nhóm "worker" khác. Căn cứ và các sự kiện có thể xảy ra, việc này rất có thể sẽ thành một hoạt động nhóm- thế đấy, tôi nghĩ mình đã nói xong."

Sau khi chia sẻ những thông tin mà anh thu được với Arche và Roberdyck, Hekkeran quay lại nội dung cuộc họp.

"Thời gian tối đa là ba ngày. Mục đích chính là khám phá bên trong lăng mộ. Phần quan trọng cần lưu ý là rất có thể chúng ta sẽ gặp phải quái vật trong quá trình điều tra, và chủng loại mà chúng ta phải đối đầu là chưa được biết. Nhìn từ bề ngoài, yêu cầu này dường như chỉ là một cuộc điều tra đơn giản."

Việc quái vật xuất hiện tại các di tích bỏ phế ở vùng ngoại ô trong nền văn minh con người như xào huyệt của chúng là hết sức bình thường. Như vậy, cái nhiệm vụ "điều tra" này có mức thù lao lớn cũng không có gì lạ.

"Yếu tố quan trọng nhất trong yêu cầu này là có vẻ như lăng mộ vẫn chưa được ai khám phá."

Khoảnh khắc câu nói được nói ra, bầu không khí xung quanh nhóm đã thay đổi.

Hai trăm năm trước, trong thời đại bạo loạn của Ma thần, đã có nhiều quốc gia rơi vào cảnh diệt vong. Không chỉ có những quốc gia là bị hủy diệt, kể cả các quốc gia của Bán nhân loại và các loài dị hình khác cũng rơi vào cảnh diệt vong. Những tàn tích của một nền văn minh thông thường sẽ chứa đựng nhiều báu vật vô giá- khả năng tìm thấy các vật phẩm ma thuật cũng rất cao.

Việc tìm kiếm kho báu là một giấc mơ chung của cả mạo hiểm giả và [worker].

Vì vậy, một tàn tích chưa được khám phá là một điều gì đó mà giới mạo hiểm giả và [worker] luôn khao khát tìm kiếm. Và đột nhiên, nó đã ở ngay trước mắt họ.

Sau khi xác nhận sự phấn khích trong mắt đồng đội của mình, Hekkeran chuyển ánh mắt sang hai người đã ra ngoài thu thập thông tin.

"Cuối cùng, vật dụng cần thiết cho chuyến đi và địa điểm tất cả sẽ do Bá Tước lo liệu. Đó là tất cả thông tin mà tôi thu thập được. Tiếp theo, Arche và Roberdyck, kết quả điều tra của hai người thì sao."

"-Về chuyện đó, tôi sẽ bắt đầu. Chỗ đứng của Bá Tước Femel trong cung điện không tốt lắm. Có tin đồn là hoàng đế khát máu đã lạnh nhạt với hắn. Ngoài ra, từ những gì mà tôi thu thập được, có vẻ như hắn không phải làm vì tiền."

"Về phần tàn tích được phát hiện trong lãnh thổ Vương quốc, cả tôi và Arhce-san đã cố gắng nghiên cứu lịch sử của các nền văn mình trước đây. Cho đến giờ, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào nói về thành phố cổ đại được xây dựng gần vị trí lăng mộ được phát hiện. Nếu đó thật sự là một lăng mộ, chúng ta có lẽ đã tìm ra manh mối được ghi chép trong cuốn sách... thật sự mà nói thì, tôi không tài nào tìm được lý do tại sao lại có một lăng mô được xây dựng tại đó. Chỉ có một vài ngôi làng nhỏ nằm gần khu vực này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta thu thập thông tin ở đó?"

"Chuyện đó là không thể. Chúng ta đã được lệnh là phải giữ việc này càng bí mật càng tốt. Khách hàng muốn ít người biết nhất có thể, nói cách khác, chúng ta không nên làm bất cứ điều gì không cần thiết."

"-Dĩ nhiên, khu vực này thuộc về Vương quốc. Nếu mọi thứ được tiếp xúc, chúng ta sẽ tự đặt dấu chấm hết cho mình bằng việc trở thành kẻ thù của Vương quốc và gia tộc Vaiself."

Khám phá tàn tích được phát hiện tại một quốc gia khác, loại công việc nằm trên lằn ranh bất hợp pháp thế này là lý do tại sao [worker] được lựa chọn thay vì mạo hiểm giả.

"Nói cách khác, việc chúng ta làm vẫn là dơ bẩn như cũ?"

"Tuy là có thể hiểu như vậy, ít nhất thì cũng nói tế nhị một chút chứ."

"Đúng vậy. Nếu một [worker] của Đế quốc bị bắt trong lãnh thổ Vương quốc, Bá Tước chắc chắn sẽ bị kéo xuống cùng với chúng ta."

"Chuyện này mang chúng ta đến với vấn đề chính."

"Thông tin phát hiện ra tàn tích này đến từ đâu?"

"Um. Không lạ lắm nghĩ về điều này, thật kỳ lạ."

"Vậy sao? Không phải tàn tích nằm khá gần với rừng đại ngàn Tove sao? Có lẽ nó được phát hiện trong quá trình khai phá."

"-Rõ kỳ quái. Hãy nhìn xem." Arche mở bàn đồ ra và chỉ về phía một điểm tròn. "Mặc dù chi tiết không được rõ ràng, nhưng những điểm này..." Quét ngón tay bé nhỏ của mình dọc theo bản đồ, Arche chỉ vào mục tiêu của họ.

"-Ngoài ra còn một ngôi làng nằm ở đây. Nhưng quy mô của nó thật sự nhỏ. Có lẽ tốt hơn nếu gọi nơi đây là thôn trang. Tôi không tin là một ngôi làng như thế này lại đủ khả năng khai phá khu rừng."

"Đúng thật là vậy. Khả năng ngôi làng trong lúc khai phá phát hiện được là rất thấp. Đặc biệt là khu rừng lại là nơi sinh sống của những con quái vật nguy hiểm... Việc này rất có khả năng là được thực hiện như là một dự án của Vương quốc, nhưng tôi không nhìn thấy một lý do nào để họ khai quật một phần của khu rừng. Sau cùng thì thông tin của chúng ta vẫn còn rất hạn hẹp."

Bốn người họ rơi vào tình cảnh khó khăn. Họ có nên chấp nhận yêu cầu?

Không giống như mạo hiểm giả, những người có sự ủng hộ của toàn bộ công hội, điều tra chính xác tất cả các chi tiết liên quan đến công việc được yêu cầu trước khi quyết định là một việc hoàn toàn cần thiết đối với [worker]. Đầu tiên, họ phải điều tra kỹ lưỡng lai lịch của khách hàng và mối quan hệ của người đó, sau đó là về vị trí làm việc. Cuối cùng, dựa vào các thông tin thu thập được từ các mô tả về công việc, rồi quyết định có nên chấp nhận hay không.

Ngay cả khi đã thực hiện tất cả những điều trên, đôi khi nó vẫn còn chưa đủ. Nếu một người không đủ khả năng để đảm nhận công việc, người đó nên từ bỏ con đường làm [worker]. Không cần phải bận tâm với phần thù lao hậu hĩnh từ công việc, sẽ tốt hơn nếu lựa chọn từ chối khi mà bạn không thể rửa sạch những vết nhơ đã nhuộm đầy đôi bàn tay bạn.

"...Tôi đã xác nhận khoản thù lao, khoản tiền này được trả như là tiền cọc-."

Hekkeran đặt một tấm thẻ kim loại lên mặt bàn. Bề mặt của nó được khắc với vố số nét chạm khắc nhỏ và chữ cổ khác nhau. Tuy là anh được trao cho tấm thẻ kim loại, anh sẽ phải trả lại nếu như từ chối yêu cầu.

"Tôi đã kiểm tra thứ này với ngân hàng Đế quốc. Số tiền đã được ghi vào tài khoản của tôi, và có thể chuyển thành tiền mặt bất cứ lúc nào."

Tấm thẻ kim loại là một loại bảo lãnh được sử dụng bởi ngân hàng Đế quốc, có vai trò tương tự như chi phiếu.

Để ngăn chặn việc làm giả, tấm thẻ được làm rất tỉ mỹ và tinh vi. Mặc dù quá trình chế tác rất dài, và chắc chắn sẽ phải chịu một khoảng phí bổ sung cho người sử dụng, thế nhưng ưu điểm là vượt xa so với nhược điểm.

Ở các quốc gia khác, loại hình này thường được xử lý bởi công hội mạo hiểm giả; tuy nhiên tấm thẻ kim loại được sử dụng trong Đế quốc được bảo đảm bởi chính Đế quốc.

"Từ bề ngoài của công việc, đây không giống một cái bẫy... Tôi thấy họ rất nghiêm túc khi trả tiền đặt cọc."

Nếu đây là một cái bẫy, không cần thiết phải trả một số tiền lớn đến như vậy. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng cho một ai đó nghĩ theo hướng đó, mặc dù Hekkeran không tin là mình đã làm một việc gì đó xúc phạm đến một quý tộc mà đủ để khiến anh rơi vào tầm nhắm trong một cái bẫy.

"Tôi-"

"Dừng lại. Imina, tôi vẫn chưa nói xong. Làm ơn, giữ suy nghĩ của mình linh hoạt hơn chút đi."

"Vâng, vâng. Chúng ta sẽ nghe nó sau. Về lời đề nghị với chúng ta... dường như họ đang ép buộc ta về mặt thời gian, tuy nhiên, vẫn còn có những điểm mà tôi không đồng ý. Ví dụ như việc thuê nhiều đội [worker], anh nghĩ là họ có ý gì trong chuyện này?"

Cũng như điều mà Imina đã chỉ ra, xem xét về khoảng thời gian cần thiết để liên hệ với nhiều nhóm, việc này sẽ dễ đoán hơn nếu chọn nhóm đầu tiên chấp nhận và vội vàng đến vị trí của lăng mộ, xét thấy một việc như vậy là một yêu cầu vội vàng.

"-Tôi không chắc lắm. Vốn dĩ, tôi không hiểu lý do tại sao họ lại gấp rút hành động đến vậy. Tôi cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào nói về tình cảnh nguy cấp xảy ra với Bá Tước. Nó không hẳn là nếu có bất kỳ sự kiện hay nghi thức sắp có trong vài ngày tới. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ là họ đang lo sợ việc tàn tích có thể bị Vương quốc phát hiện. Thuê nhiều nhóm chỉ có thể là muốn nâng cao tỷ lệ thành công?"

"Về chuyện đó, Hekkeran. Anh có nghe thấy bất cứ điều gì từ Greenham?"

"Không có gì nhiều để nói. Tôi chỉ đi và hỏi nếu họ được liên hệ, nhưng dường như họ cũng đang thèm muốn các thông tin liên quan đến việc này. Thật khó khăn để không tiết lộ điều gì với họ."

Hekkeran nhún vai trong bất lực.

"-Nếu đã là vậy, có lẽ sẽ có bên thứ ba cũng nhắm đến di tích này?"

"Thật sự thì rất có khả năng. Nếu đó là sự thật thì nó sẽ giải thích lý do tại sao có nhiều [worker] được thuê. Oh đúng thế, việc này có vẻ như là một chuyện gì đó rất lớn xảy ra gần đây ở Vương quốc. Tuy nhiên, nó dường như không có việc gì để làm đối với các khu vực gần E-Rantel..."

"Hãy nghe ngóng nhiều hơn về chuyện này, Rob."

Do thiếu thông tin chính xác, Roberdyck chỉ có thể giải thích những gì đã nghe được từ các thông tin góp nhặt ít ỏi. Vì hầu hết các chi tiết liên quan đến việc này được ráp lại với nhau từ những tin đồn, bức tranh tổng quan được vẽ nên sau cùng không phải là rõ ràng và đáng tin cậy.

"Humm, chúng ta không thể dám chắc nếu sự việc có liên quan theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ là những điều Arche nói là có khả năng nhất, Rob cũng đồng ý."

"Nếu trong trường hợp này... thuê nhiều nhóm [worker] và xem xét địa điểm của công việc là trên lãnh thổ Vương quốc, có thể nào có khả năng chúng ta xung đột với mạo hiểm giả trong Vương quốc được phái đến điều tra di tích? Chuyện này giống như là không có kẽ hở cho việc thu thập thông tin nội bộ của Đế quốc."

"Một điều khác cần chú ý là một cuộc phục kích do một nhóm [worker] được thuê khác tiến hành. Tôi chắc chắn là không muốn bản thân phải bỏ mạng oan uổng cũng như chúng ta chỉ vì muốn đạt được mục tiêu của chính chúng ta."

"Chúng ta cũng cần phải lưu ý việc phục kích có thể được một nhóm mạo hiểm giả thực hiện. Nói về điều này, tôi mong khả năng này cao hơn nếu việc phục kích là do mạo hiểm giả thực hiện. Ít nhất thì chúng ta có thể cố gắng thương lượng với họ và việc này ắt hẳn là không được đối với những kẻ xảo quyệt như [worker]."

"Nếu việc này là do [worker] làm, rất có khả năng mọi chuyện sẽ kết thúc trong đổ máu."

"-Chúng ta nên làm gì đây, thủ lĩnh?"

Vấn đề tổng thể đã được đưa ra, việc thảo luận và ý kiến của từng thành viên đã được bày tỏ. Những gì còn lại là một vài sự suy đoán trước khi đi đến kết luận sau cùng.

"Trước khi quyết định, tôi có một điều muốn nói... tôi nghĩ là mọi người điều có nhu cầu muốn nghe."

Hekkeran thở dài, và Imina, người đang ngồi bên cạnh Hekkeran, nín thở trong giây lát.

"Arche, có một người đàn ông lạ mặt đến đây và nói là đang tìm cô."

Nghe thấy điều này, ngoài gương mặt vô cảm thường ngày của Arche, chỉ có hàng lông mi là giật nhẹ. Nhìn thấy phản ứng này, Hekkeran hiểu là Arche biết người đàn ông đó.

"Hắn đã nói gì vào lúc cuối?... Chuyện đó là gì?"

Hekkeran hiển nhiên hỏi Imina. Những gì anh nhận được là một ánh mắt như muốn nói "anh đang nói cái quái gì vậy?". Tuy nhiên, khi nhận ra Hekkran đã thật sự quên đi điều đó, Imina đáp lại bằng một giọng mệt mỏi.

"Nói với con nhãi của gia tộc Furt! Nói cho nó biết là thời hạn đang đến gần!"

"Đúng, đại loại là vậy."

Bị đẩy ra ánh đèn sân khấu, Arche hít một hơi thật sâu và nói với giọng nặng trĩu.

"-Tôi mắc nợ."

"Mắc nợ?!"

Hekkeran kêu lên trong ngạc nhiên. Tất nhiên, không chỉ có một mình Hekkeran, Imina và Roberdyck cũng có biểu hiện bị sốc. Vì trong nhóm họ không phân chia cấp bậc, thu nhập được chia đều cho nhau. Và suy nghĩ lại về số tiền họ kiếm được từ đó đến giờ, khái niệm nợ nần là vô lý.

"Cô nợ bao nhiêu?"

"-300 đồng vàng." Nghe câu trả lời của Arche, ba người họ liếc mắt nhìn nhau một lần nữa.

Khoảng nợ này là một điều mà người bình thường thậm chí còn không dám mơ đến. Đến cả [worker] cũng không tài nào kiếm nổi trong một lần. Mặc dù thù lao cho yêu cầu hiện tại của họ là 350 đồng vàng, khoảng tiền này là cho toàn nhóm. Sau khi trừ đi các chi phí bảo dưỡng cũng như mua sắm thiết bị và vật dụng cần thiết, số tiền còn lại chia cho mỗi thành viên cũng chỉ khoảng 60 đồng vàng.

Hơn nữa, nhóm của họ được xem như là đứng trên đỉnh của giới [woker]. Sử dụng cùng một tiêu chí đánh giá như mạo hiểm giả, cấp bậc của họ sẽ tương đương với cấp Mithril. Ngay cả ở cấp độ của họ, họ không thể nào kiếm được nhiều như thế trong một nhiệm vụ. Điều đó cho thấy khoảng nợ này khủng khiếp đến nhường nào.

Gương mặt Arche nhạt dần khi cô cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của những người bạn đang nhìn vào cô.

Cũng tự nhiên khi cô muốn lãng tránh chuyện này. Tuy nhiên, nếu lúc này cô không trả lời, sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu cô kết thúc mình với việc bị đuổi khỏi nhóm.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Arche cuối cùng cũng mở miệng.

"... Kể từ khi gia đình tôi coi đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai, nhưng... [Blood Emperor] đã thu hồi tư cách quý tộc của gia đình tôi."

[Blood Emperor]- Jircniv Rune Farlord el Nix. Nổi tiếng là đôi tay nhuốm đầy máu tươi.

Do một số sự kiện xảy ra, hoàng đế trước đó buộc phải thoái vị. Ngay sau đó, những gì xảy ra đối với một trong Ngũ Đại Gia Tộc của Đế quốc, gia tộc của mẹ [Blood Emperor], đã bị buộc tội ám sát hoàng đế và bị tận diệt. Mọi thứ sau đó trở nên cay đắng, những người anh em của Hoàng đế cũng nối tiếp nhau mà chết. Trong thời gian đó, sự kiện này giống như một cơn gió mang đến cái chết thổi vào thành phố, và cận kề hồi kết, ngay cả mẹ của anh cũng bị vướng vào và mất mạng.

Tất nhiên, đã có sự phản đối trong thời gian đó. Tuy nhiên, phe đối lập là vô nghĩa đối với [Blood Emperor], người đã làm chủ hiệp sĩ của Đế quốc trong khoảng thời gian làm thái tử. Sử dụng lực lượng quân sự áp đảo, mỗi một quý tộc muốn chống lại đều bị cắt bỏ như lúa mì đứng trước lưỡi hái. Những người duy nhất còn lại là những kẻ cam kết trung thành với hoàng đế từ tận đáy lòng, và do đó sự việc đã kết thúc với việc tập trung toàn bộ quyền lực vào tay ông ta.

Tuy nhiên, [Blood Emperor] không chỉ dừng lại ở đó. Rất nhiều quý tộc còn sót lại sớm đã bị thu hồi tước vị quý tộc do thiếu năng lực. Thay vào đó, những người có năng lực sẽ có cơ hội nâng cao địa vị của họ.

Tất cả trong tất cả, có hai điểm chính khiến người ta phải ngạc nhiên nhất. Đầu tiên là sức mạnh của Đế quốc không giảm thiểu một chút nào trong việc loại bỏ hàng loạt quý tộc. Thứ hai là về hoàng đế, người đạt được tất cả những điều này trong một hoặc hai năm qua chỉ là một cậu bé lên 10.

Việc một gia đình bị tước quyền quý tộc không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên-

"-Ngay cả bây giờ bố mẹ tôi vẫn giữ lối sống như trước. Dĩ nhiên, chúng tôi không có khả năng chi trả. Đó là lý do tại sao cha mẹ tôi đã lựa chọn vay tiền từ những kẻ mờ ám."

Nghe thấy điều này, ba người họ liếc nhìn lẫn nhau.

Mặc dù cả ba người đã che giấu cảm xúc của mình, cảm giác lo âu, khó chịu, bất mãn và tức giận truyền qua nhau.

"-Tôi tự tin vào khả năng ma thuật của mình. Tôi muốn tham gia." Những lời này đã được nói bởi một đứa trẻ mảnh mai đang nắm giữ một cây gậy cao hơn mình.

Hình ảnh của một đứa trẻ nhỏ bé với khuôn mặt vô cảm, đang giữ cây gậy của mình bằng cả hai tay khi đang đứng trước mặt họ, đột nhiên lọt vào tâm trí của Hekkeran và những người khác. Sau đó, là hình ảnh của một gương mặt sửng sốt của chính họ khi họ nhìn vào sức mạnh ma thuật của Arche hiện trong đầu họ.

Trong suốt hai năm qua, trải qua vô vàn những chuyến phiêu lưu và mạo hiểm mà ngay cả một hành động sai lầm sẽ dẫn đến cái chết, số tiền mà họ kiếm được là rất đáng kể. Tuy nhiên, trang bị của Arche hầu như không thay đổi kể từ lúc bắt đầu.

Lý do cho việc này cuối cùng cũng đã được tiết lộ.

"Là thật sao? Tôi có nên đến đó và 'nói chuyện' thích đáng với họ?" (Hekkeran)

"Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian để cha mẹ cô lắng nghe tiếng nói của Chúa. Không, không, có lẽ trước đó Chúa nên cho họ vài chai dầu ăn."(cho nó ăn đấm đó mà) (Roberdyck)

"Tôi không nghĩ là lỗ tai của họ được thông thoáng, có lẽ tôi nên thông cho họ vài cái lỗ." (Imina)

"-Bình tĩnh. Nó đã đi đến nước này, những gì mà tôi muốn nói là, tùy thuộc vào tình hình mà tôi có kế hoạch mang hai đứa em trốn khỏi cha mẹ của tôi."

"Cô có em sao?"

Thấy Arche gật đầu, ba người họ nhìn nhau một lần nữa. Mặc dù họ không nói ra, nhưng sâu thẳm trong trái tim họ, họ bắt đầu cảm thấy có lẽ từ bỏ yêu cầu lần này sẽ tốt hơn.

Có một sự thật là thu nhập của [worker] cao hơn so với mạo hiểm giả. Tuy nhiên, khả năng đối mặt với nguy hiểm cũng cao hơn nhiều. Tuy là họ cố gắng đảm bảo công việc của họ nằm ở mức an toàn tối đa nhất, khả năng gặp phải tình huống nguy hiểm vẫn rất cao.

Một lỗi duy nhất có thể dẫn đến bị kịch cho những đứa em. Tuy nhiên, sẽ là vô nghĩa nếu cứ tiếp tục suy nghĩ những điều này.

"Thật vậy sao?... Thế thì chúng ta hãy dừng chủ đề này tại đây thôi. Chúng tôi sẽ cho phép cô xử lý các vấn đề hiện tại của bản thân... Dù sao, trở lại với vấn đề chính của chúng ta, chấp nhận yêu cầu lần nay hay không?"

Khi nói điều này, Hekkeran ném một cái nhìn lạnh lùng về Arche.

"Arche, tôi không muốn làm tình hình xấu đi nhưng cô không có quyền quyết định trong trường hợp này.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu bản thân đang bị mù quáng bởi lòng tham.

"-Thật ra, tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ bị loại ra khỏi nhóm."

"Cậu đang nói gì thế? Với một magic caster có năng lực cao như cậu, sẽ là mất mát rất lớn cho chúng tôi nếu như để cậu ra đi."

Lời nói này không có nghĩa là an ủi. Đó là sự thật.

Tài năng bẩm sinh của Arche. Một đôi mắt mang theo phép màu, đã giúp nhóm của Hekkeran nhiều lần trong quá khứ.

Nếu phải trao cho tài năng bẩm sinh của Arche một cái tên, [All-Seeing Eyes] sẽ là tên thích hợp nhất để mô tả nó.

Magic caster Ma lực hệ luôn có một luồng khí vô hình bao quanh cơ thể họ. Tuy nhiên, tài năng bẩm sinh của Arche cho phép cô có thể nhìn trực tiếp vào nó. Không chỉ có vậy, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy cấp bậc ma thuật mà đối thủ có thể sử dụng.

Ưu điểm của khả năng này là có thể đánh giá sức mạnh của đối thủ mà không cần kẻ đó nói.

Chỉ có một người khác trong đế quốc cũng sở hữu khả năng này mà Hekkeran biết. Và người đó là magic caster xếp hạng cao nhất- Fluder Paradyne.

Mặc dù đôi mắt của họ là điểm chung duy nhất, nó cũng đã cho thấy tài năng hơn người của Arche, kể từ khi cô được so sánh với Fluder.

"Nghĩ đến việc học viện ma thuật để một đứa trẻ tài năng như vậy ra đi."

"Chuẩn rồi. Có năng lực sử dụng cùng một cấp độ ma thuật với tôi ở độ tuổi trẻ đến như vậy đã đơn giản là không thể tin nổi. Có thể trong tương lai Arche sẽ đạt đến bậc thứ 6."

"-Tôi nghĩ là khả năng đó là rất khó. Tuy nhiên, tôi sẽ rất vui nếu nó tồn tại."

Bầu khí bị phá vỡ đã được phục hồi, Hekkeran vỗ tay. Sự chú ý của mọi người lần nữa tập trung vào chủ đề cũ.

" Giờ thì giờ thì, quay về yêu cầu, chúng ta chấp nhận chứ? -Roberdyck."

"Tôi không phản đối."

"Imina?"

"Sao lại không chứ? Đây là việc tôi muốn làm."

Công việc dành cho [worker] thường không phải loại tầm thường. Chỉ mới cách đây vài ngày, họ còn ở Bình nguyên Kattse tiêu diệt Undead. Công việc như thế hoàn toàn khác so với yêu cầu được đưa ra lúc này.

"Trong trường hợp này-"

"-Nếu đó là vì lợi ích của tôi, làm ơn hãy nói không. Kể cả khi chúng ta có từ chối yêu cầu lần này thì tôi vẫn còn cách khác."

Ba người họ nhìn nhau, và sau đó một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Imina.

"Không đâu. Nếu cậu nghĩ về nó, yêu cầu lần này không phải là loại công việc mờ ám thường làm. Phần thưởng lần này cũng thật sự rất đáng để thử. Phải không, Rob?"

"Đúng thế. Nó không chỉ vì lợi ích của cô. Có lẽ sẽ có rất nhiều vật phẩm ma thuật chưa được phát hiện trong tàn tích. Phải không nào, Hekkeran?"

"Có thể, Arche. Tuy là có hơi đáng tiếc khi chúng ta không thực hiện việc này với sự nổi tiếng là những nhà thám hiểm đầu tiên đi vào di tích."

"-Với lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi."

Thấy Arche cúi đầu, ba người họ nhìn nhau và mỉm cười.

"Vậy thì, Arche và tôi sẽ đi quy đổi tấm thẻ kim loại thành tiền mặt. Hai người hãy đi và chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ này."

Các vật phẩm cần thiết cho một chuyến phiêu lưu có thể bao gồm những thứ như dây thừng và dầu (TL: tụi này đem dầu ăn theo làm gì?), cũng như một số vật phẩm ma thuật. Đối với một ngươi có tính cách tỉ mỉ như Roberdyck, và Imina sở hữu kỹ năng của class [thief], sắp xếp công việc này cho họ là hoàn hảo. Mặt khác, có thể nói là Hekkeran đơn giản không thích hợp cho những công việc như thế này.

"Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu thôi!... Arche."

Chuyển hướng về Arche đang có biểu hiện lạc lõng, cuối cùng thì Hekkeran cũng nói những gì muốn nói từ trước.

"Thù lao từ yêu cầu lần này là không đủ để trang trải nợ nần của cô."

"- Không sao. Nhiêu đây cũng đã đủ để kéo dài thời hạn."

"Cô có thể vay phần còn lại từ chúng tôi."

"Đúng vậy. Cô luôn có thể trả lại cho chúng tôi bằng thù lao kiếm được từ công việc trong tương lai."

Dĩ nhiên là khoảng tiền sẽ không được cung cấp miễn phí bởi vì cách thành viên của nhóm [Foresigh] là bình đẳng.

"-Lúc này cứ giữ lại số tiền. Tôi đã trả lại hầu hết những gì mà cha mẹ vô trách nhiệm của tôi đã mượn. Nhưng hay cho tôi một ít thời gian để suy nghĩ."

"Thế thì tốt. Hãy cứ suy nghĩ đi."

Bốn người họ nhìn nhau lần cuối trước khi hoàn tất những gì được giao phải làm cho nhiệm vụ.

Phần 3

Một khu vực dân cư xa hoa nằm trong phạm vi thủ đô của Đế quốc, nơichiếm đóng một khu vực đất đai rộng lớn. Từ lâu, các dãy dinh thự sang trọng xây dựng trên mảnh đất này, dược dựng lên theo phong cách thuộc về trước kia. Đi ngang qua các dinh thự sẽ mang lại một cảm giác hoài niệm về lịch sử. Phỏng đoán cư dân sinh sống ở đây là quý tộc là có khả năng nhất.

Dinh thự của một quý tộc là thương hiệu cho tình trạng của họ. Người ta có thể xem nó như là một sự lãng phí tiền bạc, nhưng nếu không được trang trí bắt mắt, có khả năng họ sẽ trợ thành đối tượng bị chế giễu.

Nội thất, đồ trang sức, quần áo, dinh thự, sân nhà- tất cả những điều cần thiết để duy trì cho địa vị của một người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Đối với tầng lớp quý tộc, những người liên tục kết bè kết phái, điều này là cần thiết để phô bày sự giàu có của họ. Sống trong một dinh thự đơn điệu đã đủ lý do để bị chế nhạo và xem thường. Bởi vì điều này, giới quý tộc quan tâm đến quyền lực và chính trị đã phải liên tục trang hoàng nhà cửa và chính bản thân họ. Nói một cách thực tế, điều này cũng tương tự như phô diễn sức mạnh giữa các thế lực quân sự. Đó là một đặc ân dành cho kẻ có thực lực.

Đây là những điều mà người ta sẽ nhìn thấy khi nhìn xung quanh.

Khu vực bên trong thủ đô này có trị an tốt nhất trong các quận khác, nơi mọi thứ đều tốt đẹp và tĩnh lặng. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát một cách cẩn thận, sự yên tĩnh có thể có chút đáng sợ. Điều này là do thiếu vắng sự hiện diện của con người.

Trong thực tế, đa số các dinh thự đều bỏ hoang và trống rỗng. Do sự kiện thiết lập quyền lực của [Blood Emperor], phần lớn chủ nhân của những dinh thự này đã không thể duy trì các khoản chi phí sinh hoạt ở khu này.

Trong số những dịnh thử trống rỗng, vẫn còn một số ít được sử dụng. Không giống như trước đây, việc làm vườn được giữ rất thô ráp và không có các đầy tớ đừng đợi ở bên ngoài.

Đó là một trong những dinh thự mà gia đình Arche sinh sống. Cô được cha mẹ mình chào đón khi về nhà, hình thức đúng chuẩn của một quý tộc với phong thái nghiêm trang và trang phục ưa thích.

"Ooh, mừng con về nhà Arche."

"Mừng trở về."

Trước khi đáp lại một cách thích hợp, Arche quay lại nhìn mẫu thủ công tinh xảo [glasswork] được khắc cẩn thận vào hình dáng của một cái cốc. Nó tỏa ra một bầu không khí rất đắt tiền.

Gương mặt Arche co rút do trước đây chưa hề nhìn thấy thứ này.

"-Đây là?"

"Oh, đây là [Artist Jan's]-"

"-Đây là không ý con muốn hỏi. Trước đây còn không hề nhìn thấy thứ này, tại sao bây giờ chúng ta lại có nó?"

"Đó là bởi vì ta đã mua nó vào sáng nay."

Đó là một câu trả lời đơn giản đến từ người cha, với một giọng điều như thể ông đang nói một cái gì đó tương tự như "chào buổi sáng". Nghe thấy điều này, cơ thể của Arche bắt đầu run rẩy.

"-Bao nhiêu?"

"Hmm... ta nghĩ là giá của nó khoảng 15 đồng vàng. Rẻ mà, phải không?"

Arche rũ vai xuống trong tuyệt vọng. Dự định ban đầu của cô là dùng khoản tiền từ công việc hiện tại của mình để trả một phần nợ, và bây giờ cô lại thấy nó tăng lên nhiều hơn.

"-Tại sao cha lại mua nó?"

"Là một quý tộc, nếu chúng ta thậm chí còn không mua nổi những thứ này, chúng ta sẽ trở thành trò cười cho mọi người."

Nghe tiếng cười ngạo nghễ đến từ người cha của cô, sự giận dữ bắt đầu lan tỏa thông qua ánh mắt của Arche.

"-Chúng ta đã không còn là quý tộc."

Biểu hiện của cha Arche cứng lại khi thấy những lời đó và gương mặt ông đã đỏ hoàn toàn.

"Sai rồi!"

Cha của Arche đập tay lên bàn một cách mạnh mẽ. Do sự cứng cáp của chiếc bàn , [glasswork] đã không bị ảnh hưởng từ cú đập. Mặc dù Arche cũng chả ngại nếu nó có bị vỡ, cha của cô có lẽ sẽ không cảm thấy hối tiếc. Nó chỉ là một khoảng phí mười lăm đồng vàng, đó là những gì cha cô sẽ suy nghĩ.

"Chừng nào cái đống phân kia chết đi, gia đình của chúng ta ngay lập tức có thể giành lại vị thế của mình! Các thành viên của gia đình chúng ta là quý tộc của đế quốc trong hơn một trăm năm. Hoàn toàn không thể tha thứ khi để dòng tộc chúng ta kết thúc. Đây là việc đầu tư cho sự hồi sinh của chúng ta! Ngoài ra, phô diễn quyền lực chính là để tên ngu xuẩn kia biết rằng chúng ta đã không từ bỏ!"

Thật là điên rồ.

Đó là ý kiến của Arche về cha cô, người thở dốc do tức giận. "tên ngu xuẩn" là để gọi [Blood Emperor]. Đối với một người như hắn ta, gia đình Arche là không xứng đáng để xem xét. Nếu họ thật sự có kế hoạch giành lại địa vị quý tộc, điều này chắc chắn không phải là phương pháp nên sử dụng.

Bị mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, họ sẽ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài.

Arche lắc đầu trong bất lực.

"Hai người thôi cải nhau đi."

Thấy giọng điệu nhã nhặn của mình, Arche quyết định bỏ qua cho cha mình.

Ngay sau đó, mẹ cô đứng dậy và bước đến chô cô với một cái lọ nhỏ.

"Arche. Đây là nước hoa, ta mua nó cho con."

"-Bao nhiêu?"

"Ba đồng vàng."

"Vậy à... cảm ơn."

Tổng cộng 18 đông vàng đó từ tận đáy lòng mình đó là sự lãng phí, Arche nói lời cảm ơn đến mẹ mình. Sau khi nhận lấy chiếc lọ nhỏ có chứa một lượng rất nhỏ của nước hoa, cô đặt nó vào túi mình.

Thật khó để Arche nhìn mẹ mình với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Ít nhất thì nước hoa và đồ trang điểm còn có lợi ích hơn là [glasswork].

Ăn mặc thích hợp và tham dự hội nghị cao cấp là một phương thức cho các quý tộc hòa nhập với nhau và kết nối họ lại. Nếu có một cuộc hôn nhân, mang thai và sinh con là hạnh phúc của một người phụ nữ, sau đó việc quan trọng đối với con gái một quý tộc là trang hoàng cho bản thân, ít nhất là từ quan điểm của một quý tộc mà nhận định.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, với tình trạng hiện tại của họ, Arche chỉ đơn giản là không đủ khả năng để phung phí. Ngoài ra, ba đồng vàng đã đủ để nuôi một gia đình bình thường trong một tháng.

"-Con đã nói chuyện này không biết bao nhiêu lần, giữ chi tiêu ở mức tối thiểu. Chỉ mua những gì mình thật sự cần."

"Chuẩn rồi, đó là những gì ta muốn nói! Đây là điều cần thiêt!"

Cảm thấy mệt mỏi với việc tranh cãi, Arche chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cha cô. Việc phải liên tục nhắc nhở họ về những điều đơn giản như vậy đã trở nên quá nhiều cho cô. Cô chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình vì tất cả những điều này. Nếu cô dùng vũ lực giải quyết những chuyện thế này ngay từ đầu, nó sẽ không kết thúc theo cách này. Ngoài ra, cô không muốn mang lại rắc rối cho [Foresight].

"-Con sẽ không gửi tiền về nhà nữa. Tôi sẽ cùng hai đứa em của mình dọn đến sống ở nơi khác."

Nghe những lời trầm tĩnh từ Arche, cha cô bắt đầu nóng lên một lần nữa. Cha cô mất bình tĩnh vì đã mất đi nguồn thu nhập của mình, Arche nghĩ ngợi trong thờ ơ.

"Mày nghĩ là ai đã nuôi dạy mày từ lúc sinh ra tới giờ hả?"

"-Tôi hết trách nhiệm của mình rồi."

Arche kết thúc cuộc trò chuyện với thái độ quyết liệt. Khoản thù lao, số tiền cô kiếm được cho đến nay, vẫn còn một khoản đáng kể. Số tiền này kiếm được từ những chuyến phiêu lưu cô thực hiện cùng với các đồng đội của mình, và đáng ra được sử dụng để tăng cường chính mình cũng như các đồng đội của cô đã làm.

Trông thấy cô không bao giờ cập nhật trang bị cho bản thân, đồng đội cô sẽ nghĩ gì?

Không có trang bị mạnh mẽ có nghĩa cô là thành viên yếu nhất trong nhóm.

Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm [Foresight] chưa bao giờ nói một điều gì về chuyện đó với cô. Arche đã được chiều chuộng quá mức bởi điều này.

Một cái nhìn dữ dội từ Arche. Sau khi nhận thấy ánh mắt bùng nổ hoàn toàn của Arche, cha cô sụp xuống và nhìn đi chỗ khác. Đối với những người đã trải tình cảnh ở giữa sự sống và cái chết, không có lý do gì để Arche thua một quý tộc vô vụng như cha cô.

Arche liếc nhìn cha mình không nói nên lời một lần nữa và rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng, Arche thở phào nhẹ nhõm.

"Ojou-sama."

"-Có chuyện gì sao, James?"

James là quản gia cho gia đình Arche suốt từ đó tới giờ. Một biểu hiện căng thẳng có thể nhìn thấy trên gương mặt nhăn nheo của ông. Gương mặt đó đã được nhìn thấy rất thường xuyên kể từ khi gia đình cô suy sụp.

"Mặc dù tôi không muốn nói những điều này với Ojou-sama nhưng ..."

Arche giơ tay lên và làm gián đoạn câu nói. Sau khi xem xét đây không phải là những điều mà một quản gia có quyền nói, James tách mình đi.

Arche lấy ra một túi nhỏ và mở nó. Nhiều ánh sáng lấp lánh khác nhau phát ra từ bên trong. Phần lớn ánh sáng là bạc, tiếp đến là đồng. Số ít nhất là vàng.

"-Nhiêu đây đủ chứ?"

Được trao cho chiếc túi, James nhìn vào bên trong và cuối cùng cũng đã thả lòng gương mặt mình.

"Tiền lương, cũng như lãi suất từ các thương gia... tôi nghĩ là tôi có thể giải quyết phần còn lại. Ojou-sama."

"-Tốt quá rồi."

Arche yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy số tiền cũng chỉ như muối bỏ bể, nhưng nó cũng có thể chống đỡ phần nào.

"-Không thể ngăn cản cha tôi sao?"

"Không thể được. Người bán đến cùng với quý tộc có quen biết với chúng ta. Mặc dù tôi đã nhắc nhở ông chủ nhiều lần..."

"-Tôi hiểu."

Hai người họ thở dài.

"-Một câu hỏi nhỏ. Tôi cần chuẩn bị bao nhiêu để xóa đi mọi thứ?"

James mở to mắt, và sau đó quay trở lại với một nụ cười buồn bã. Sở dĩ ánh mắt ông không hề lay động vì ông hiểu điều này rồi sẽ đến.

"Chắc chắn rồi. Khi tôi tính toán xong xuôi, tôi sẽ mang nó đến."

"-Tôi nhờ hết vào ông."

Ngay lúc đó, tiếng người chạy trong hành lang đã được nghe thấy. Ngay cả khi không nhìn tới, Arche biết đó là ai.

Làm dịu gương mặt mình, Arche quay lại đúng lúc nhìn thấy một cái bóng chạy về phía cô và nhảy bổ vào cô mà không hề giảm tốc độ.

Người đã nhảy bổ vào vòng tay của Arche có chiều cao dưới 1m. Cô bé khoảng 5 tuổi với đôi mắt tương tự như của Arche. Trong khi ôm Arche, cô gái ngước gương mặt mình lên và biểu hiện một thái độ không hài lòng với đôi má hồng hào đang phồng lên.

"Thật cứng quá đi."

Điều này không phải là nhằm vào bộ ngực phẳng lì của Arche.

Arche đang mặc bộ quần áo dùng cho chuyến thám hiểm. Khu vực xung quanh ngực và bụng đã được gia cố bằng lớp da cứng để cải thiện tính chất phòng thủ của nó. Chạy vào đó chắc chắn sẽ cảm thấy như đang va vào một bức tường.

"-Em ổn chứ?"

Cô chạm vào má của cô bé khi đang xoa đầu nó.

"Ừm, em ổn. Onee-sama."

Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em gái mình, Arche bắt đầu mỉm cười.

"Tôi sẽ để hai người đây" Arche gửi lời cảm ơn của mình với người quản gia đang không muốn làm phiền hai người họ, và sau đó quay lại và hơi khụy gối với cô em gái.

"Ulei... khi trong hành lang..."

Arche đột nhiên ngừng nói giữa chừng. Cô định nói là nó sẽ khiếm nhã nếu để con gái một quý tộc chạy trong nhà, nhưng sau khi nói với cha mình là họ đã không còn là quý tộc, trách mắng một việc như thế này đã không còn cần thiết.

Trong thời gian này, tay Arche đã không dừng lại dù chỉ một lần, mặc dù mái tóc cô bé đã trở thành một đống bù xù hoàn toàn không quan tâm đến và tiếp tục cười.

Arche nhìn khủng cảnh chung quanh mình, và nhận thấy một người nữa đã không có ở đây.

"Kuude đâu?"

"Bên trong phòng!"

"Là vậy... có một vài điều mà chị muốn nói với hai đứa, hay đi cùng nhau."

"Mm."

Bảo vệ nụ cười hạnh phúc của em gái là trách nhiệm của Arche. Tay nắm lấy Ulei, một cảm giác ấm áp nhanh chóng lan rộng bên trong Arche. Bàn tay nhỏ bé của Ulei là một cái gì đó mà thậm chí tay của Arche có thể hoàn toàn bao phủ.

"Onee-sama thật sự rất cứng cáp."

Arche nhìn lấy tay kia. Do chấn thương nhận được từ rất nhiều chuyến phiêu lưu, đôi bàn tay cứng cỏi có thể không còn là đôi bàn tay phù hợp với một Ojou-sama đến từ gia đình quý tộc. Tuy nhiên, cô không hề hối tiếc. Đôi tay này là bằng chứng rằng cô đang sống cuộc sống của mình cùng với bạn bè- đồng đội của mình trong nhóm [Foresight].

"Nhưng em vẫn rất thích nó!"

Với bàn tay nắm chặt của cả cô và em mình, Arche mỉm cười và nói.

"-Cảm ơn."

♦ ♦ ♦

Như thường lệ, thị trường phía Bắc ở thủ đô của Đế quốc luôn tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, số lượng khách hàng thường đến khu chợ phía Bắc là ít hơn rất nhiều so với khu chợ trung tâm, do sự chuyên môn hóa của sản phẩm bán ra. Như vậy, cũng hẳn là khó khăn để lựa một hướng đi thông qua các con đường ít đông đúc.

Thấy không khí xung quanh khu chợ, Hekkeran và Roberdyck thả lỏng vai và bắt đầu dạo bước.

Lý do tại sao họ có thể thư thái với những vệ binh là bởi vì họ đang đi trong khu chợ phía Bắc- đây có lẽ là một trong những khu vực an toàn nhất của thủ đô.

"Giờ thì, Hekkeran. Chúng ta nên mua gì đây?"

"Đầu tiên là vật phẩm trị liệu. Chúng ta cần phải tích trữ [Wands of Cure light wounds]. Tùy thuộc tình hình mà chúng ta có thể cần đến một số [Wands of Cure moderate wounds]... không chọn cái nào có ít công dụng. Từ những gì mà tôi đã nghe, mục tiêu của chúng ta là một lăng mộ, có thể chúng ta cần sử dụng chúng lên Undead. Sau đó, chúng ta cần phải tích trữ các vật phẩm chống lại Undead, chất độc và bệnh tật. Chúng ta cũng cần phải có biện pháp chống lại năng lượng hắc ám và Undead mà không thể tấn công vật lý... vật phẩm có giới hạn số lần sử dụng là quá đắt, vì vậy sẽ tốt hơn nếu ta tích trữ những cuộn giấy có khắc ma thuật."

[Wands] là một loại vật phẩm có khả năng lưu trữ một số lượng của ma pháp nhất định. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng ma thuật cho đến khi số lượng của chúng được dùng hết. Như vậy, khi so sánh với Scroll chỉ có thể dùng một lần, [Wands] có nhiều giá trị hơn cho một công dụng nhất định, chẳng hạn như trị thương.

"Thế à? Tôi đã nghĩ là chúng ta đã đến đây để mua quà tặng, và cậu muốn lời khuyên của tôi."

"Quà ư?"

"... Đừng lo lắng về nó, Hekkeran. Hãy bắt đầu tìm kiếm những gì chúng ta cần."

"... Oh, được thôi."

Các cửa hàng trong khu chợ phía Bắc đều mở ngoài trời, sắp xếp gọn gàng và lấp đầy với các vật phẩm cho những người đi qua nhìn thấy.

Các vật phẩm trưng bày thường được đặt trên một tấm vải. Một tấm vải cho một vật phẩm. Tuy nhiên, đa số các vật phẩm được bán tại các cửa hàng đều có chất lượng trung bình. Vật phẩm mới hoặc chưa được biết đến khá hiếm gặp ở đây.

Đa số người bán hàng ở đây đều có chút bản lĩnh. Trông họ đều mạnh mẽ với vũ khí hoặc ăn mặc như magic caster. So với thương gia điển hình, trông họ dày dạn như những chiến binh.

Nhìn thoáng qua những người bán hàng như đứng khỏi vị trí, nhưng họ thực sự là người chủ của cửa hàng tương ứng của họ, thậm chí nếu nó chỉ mở trong ngày. Ở mặt khác, họ thường làm việc như mạo hiểm giả hoặc là [worker]. Nói cách khác, nghề nghiệp thực sự của người bán hàng cũng tương tự như của Hekkeran và Roberdyck.

Họ thường bán những trang bị hoặc vật dụng mà họ không cần, hoặc bất cứ thứ gì mà họ tìm được trong chuyến phiêu lưu. Khi so sánh với món hàng của thương gia chuyên buôn vật phẩm ma thuật hoặc đối với hiệp hội ma thuật sư, tìm đến họ có thể loại bỏ việc nộp chi phí gia công và do đó làm giảm giá thành các vật phẩm. Số tiền tiết kiệm từ đây lớn hơn so với chi phí phải trả để thành lập một cửa hàng cho riêng mình.

Vì lý do này, giới mạo hiểm giả và [worker] như Hekkeran thường đến khu chơ phía Bắc đầu tiên để tìm mua các vật phẩm giá rẻ. Một số thậm chí còn đến hàng ngày nếu họ có thời gian.

Và cuối cùng, đây là lý do chính tại sao tỷ lệ tội phạm ở khu chơ phía Bắc là thấp. Ai đủ điên đến mức gây lộn xộn trong khu vực của các cựu chiến binh?

Sau một lúc tìm kiếm xung quanh, gương mặt của hai người họ không ảm đạm cũng không vui vẻ.

"Tìm thấy gì không?"

"Đéo có gì."

Kể từ khi hàng hóa được bán chủ yếu là các mặt hàng không mong muốn, khá khó khăn cho Hekkeran và những người khác tìm mua các vật phẩm mà họ cần. Mặc dù các vật phẩm này có thể phù hợp cho mạo hiểm giả hoặc là [worker] thiếu kinh nghiệm có cấp độ thấp, đối với hai người bọn họ- kể cả khi đã cùng nhau lựa hàng- không phải bất cứ thứ gì cũng hữu ích.

"Thật đáng tiếc. Theo tôi nghĩ, việc này diễn ra nhanh hơn nếu chúng ta đã đến chỗ cũ để mua chúng."

"Tôi chỉ đến đây với hy vọng sẽ tìm thấy đồ rẻ. Sẽ là vô ích nếu chúng ta không tìm thấy bất cứ thứ gì. Ờ, đây chỉ mới là bước đầu tiên để chúng ta bắt đầu tiết kiệm."

"Tiết kiệm, huh... Hekkeran, chuyện gì đã làm cho cậu nghĩ là chúng ta nên làm vậy?"

"Nói vậy tức là đang nói về một Magic Caster cao cấp...Là chuyện của Arche?

"Cậu đã biết về điều đó."

"Ờ, từ những gì được nói tôi có thể thu xếp."

"Cậu biết tôi muốn nói gì mà phải không?"

"... Có phải đây là chyến phiêu lưu cuối cùng của chúng ta, phải không?"

"Đừng nói một điều xấu như thế chứ." Roberdyck cười cay đắng. "Mặc dù mọi chuyện có vẻ là như vậy. Nếu Arche-san đã nói là cô ấy sẽ đưa hai đứa em cô rời đi, điều đó trông giống như chuyến phiêu lưu của chúng ta sẽ không được dễ dàng trong tương lai."

"Đúng thế. Mặc dù cô ấy cũng cần phải làm việc, nhưng không nhất thiết là từ việc phiêu lưu."

"Sẽ dễ hơn cho cô ấy nếu tìm một công việc khác. Dù gì thì cô ấy cũng là một magic caster cấp 3 mà. Gia đình- tuy là chúng ta không biết nhiều về em cô ấy, cố ấy hẳn sẽ ổn nếu chỉ chăm sóc ba hoặc bốn người."

"Ah, tôi cũng nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể đưa ra quyết định này."

"Và cuối cùng là vấn đề của chúng ta. Trong trường hợp Arche của chúng ta rời nhóm, chúng ta phải làm gì với thành viên tiếp theo?"

"Nếu có một magic caster cấp 3 đột nhiên rơi xuống từ trên trời."

"Ngủ từ đêm qua vẫn chưa tỉnh hả... Nếu chúng ta là mạo hiểm giả, thì công hội sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này... Chúng ta chỉ có thể dựa vào may mắn nếu chúng ta phải tự mình tìm lấy."

Hai người họ nhìn nhau và thở dài.

Mất đi đồng đội. Không bắt kịp đồng đội. Hoặc là người nổi bật duy nhất trong nhóm. Đây là những lý do tiêu biểu cho một mạo hiểm giả hoặc [worker] rời khỏi nhóm của họ. Những tình huống này không phải là hiếm gặp. Đó là hiếm đối với một nhóm đã giữ các thành viên của mình từ đầu đến cuối. Trong trường hợp thông thường, một nhóm có thể đã thay đổi thành viên của họ ít nhất là 2-3 lần.

Nó cũng giống cho Hekkeran, Roberdyck và Imina.

Mặc dù nói vậy, magic caster ma lực hệ rất khó tìm- nhất là đối với những magic caster bậc 3. Đối với [worker] đang không có bạn đồng hành, phẩm chất của thành viên là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt nhưng cũng cần được giải quyết.

"Thế tìm một magic caster bậc 2 thì sao?"

"Chúng ta cứ xếp nó vào phương án cuối cùng. Tôi muốn tránh điều này nếu có thể."

"Lựa chọn thành viên mới thật sự là phiền phức. Đa số những người trở thành [worker] có xu hướng lệch lạc về nhân cách. Nếu chúng ta lựa chọn sai lầm, mọi thứ nhận lại có thể sẽ là một mớ hỗn độn, chẳng hạn như vô tình nhặt được một tên điên cuồng chiến."

"...Nghĩ tới việc này, chúng ta khá là may mắn phải không?"

"Đây là một trường hợp hiếm hoi cho một đội được lập nên từ những kẻ muốn tiền. Chà, trường hợp Arche-san có chút khác biệt."

"Quay lại thời điểm Arche-san lần đầu gặp chúng ta, chúng ta chỉ nghĩ đến việc bù vào chỗ trống của thành viên cuối cùng."

Roberdyck nhìn chăm chú về một khoảng không hồi tường về quá khứ. Hekkeran cảm thấy anh cũng có một cảm giác tương tự.

"Tôi vẫn có thể nhớ những gì mình đã uống vào thời điểm đó... thời điểm mà Arche-san đến là rất tuyệt vời, nó làm tôi bắt đầu có suy nghĩ là nhóm của chúng ta được hình thành là do ý muốn của chúa trời."

"Heh, thật tuyệt vời. Tôi chỉ nhớ một cách mơ hồ. Cậu đã uống cái gì nhỉ?"

"Nước."

"Chẳng phải nó giống như bình thường sao?... Có vẻ như cậu thực sự không thể uống được rượu. Tuy nhiên sẽ khá rắc rối nếu như cậu bắt đầu uống rượu như Imina."

"Không thể đâu. Tôi không phải là người nghiện rượu... Mặc dù tôi phải thừa nhận thói quen của Imina-san quả thật hơi đáng sợ."

"Ừ, Rob, một chén duy nhất cũng đủ làm khuôn mặt cậu chuyển đỏ rồi, sau đó là xanh dương và cuối cùng là trắng. Tôi vẫn tự hỏi là chuyện gì đã xãy ra vào lúc đó, nếu chúng ta không sử dụng ma thuật để loại bỏ chất độc."

"Ờ thì giờ sẽ có một ai đó khác sẽ đứng ở đây thay thế tôi. Người ta chết vì ngộ độc rượu cũng có mà." Roberdyck nhún vai khi nói. "Trở lại chủ đề, chúng ta sẽ làm gì với tình trạng của Arche-san? Có phải chúng ta sẽ kết thúc trong sự tan rã?"

"... Nếu chúng ta thực sự không thể tìm được người thay thế. Nó chỉ đơn giản là quá nguy hiểm cho ba người đi phiêu lưu... có lẽ chúng ta sẽ trở lại làm mạo hiểm giả lần nữa?"

"Tôi chỉ không thể chịu được quy định của ngôi đền. Nếu phải làm vậy thì tôi thà nghỉ hưu còn hơn."

"Nghỉ hưu, huh... không phải là ý tồi."

"Tôi vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm từ tiền chúng ta kiếm được, tôi sẽ đi tìm một công việc mà tôi có thể giúp đỡ người khác hoặc bảo vệ những người yếu đuối. Trở thành một nông dân trong một ngôi làng phồn thịnh trong khi học các bài giảng của chúa trời cũng không hẳn tệ. Còn cậu thì sao, Hekkeran?"

"Humm, làm gì sao?"

Miệng Roberdyck giật giật.

"... Là một chuyện gì đó mà cậu có thể tự quyết định của riêng mình?"

Phải mất một lúc để Hekkeran hiểu toàn bộ những gì mà Roberdyck nói. Cuối cùng khi đã hiểu, anh ngẩng đầu lên.

"-Naa!"

"Kuku..." đó là một nụ cười xấu xa, "cậu nghĩ là tôi không nhận ra sao?"

"Aah. Aah. Aah! Aah! Không, đó không phải là gì đó mà tôi muốn giấu đâu. Cậu biết mà, lúc đó... đó là những gì cậu muốn nói sao? Món quà."

"Ai tặng nó cho ai nhỉ?"

"Hey, Rob! Nhìn kìa!"

Trong hướng mà Hekkeran chỉ đến, có hai người đang xem hàng hóa được trưng bày bên dưới một gian hàng xinh xắn.

Một trong số đó là một chiến binh mặc giáp đen tuyền, với một chiếc áo choàng đỏ thẫm sau lưng và mang theo thanh cự kiếm bên mình.

"Đột ngột thay đổi chủ đề... tốt thôi, nó không quan trọng. Tôi chỉ cần tìm hiểu chuyện kia sau này. Humm, trang bị tuyệt vời thật. Nếu người mặc có kỹ năng phù hợp, người đó hẳn sẽ là một chiến binh kiệt xuất. Có phải họ đang muốn nâng cấp trang bị?"

"Tôi không dám chắc, nhưng ít nhất tôi không nghĩ là họ đến từ thủ đô. Ví dụ, thấy cô gái che mình ở đó không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt cô ấy trước đây."

"Góc nhìn ở đây tệ nhỉ. So sánh cô gái đó với Imina-san thì sao nhỉ?"

"-Làm ơn đừng hỏi tôi câu đó. Tôi không thể trả lời đâu!... Thật tình mà nói, cô gái kia thật sự rất xinh đẹp."

"Imina-san cũng rất đẹp mà. Thậm chí là người yêu cô ấy cũng nói thế... Ra là thế, hai người đó có thể là khách du lịch hay là mạo hiểm giả đi phiêu lưu. Có lẽ họ đã quyết định chuyển đến thủ đô."

"Có điều, họ đang xem các vật phẩm ma thuật gia dụng, không phải hơi lạ sao?"

Bên dưới gian hàng xinh đẹp, những hàng dài vật phẩm ma thuật được sắp xếp gọn gàng. Tuy nhiên, không giống như các vật phẩm ma thuật được sử dụng bởi mạo hiểm giả và [worker], những vật phẩm được trưng bày là dành cho sinh hoạt hằng ngày. Ví dụ cái [containers] giữ lạnh bên trong nó, cơ bản là nó hoạt động giống như một chiếc tủ lạnh có thể ngăn chặn thực phẩm bị hư thối. Hoặc đạo cụ [fan-like], có khả năng tạo ra luồng gió.

Những loại vật phẩm ma thuật được đề xuất bởi một Minotaur được ca tụng như là [The Boastful Sage] vào hai trăm năm trước.

Mặc dù ông đã đề xuất việc tạo ra các vật phẩm, ông đã không thể giải thích tại sao những vật phẩm cần thiết lại có hình dạng này hay là cơ chế làm việc, vì vậy cuối cùng người chiến binh này đã không thể tạo ra chúng và kết thúc với một tiêu đề như vậy.

Tuy nhiên, kĩ năng chiến binh của ông là hạng nhất, và để lại đằng sau về một truyền thuyết rằng một cú vung rìu của ông có khả năng tạo ra lốc xoáy và xẻ đôi mặt đất. Ông cũng nổi tiếng với việc nâng cao vị thế con người trong [Great Minotaur Nation] từ một loại được xem là thực phẩm dùng cho những nô lệ khổ sai.

Thật là một cảnh tượng hiếm thấy đối với mạo hiểm giả, những người có xu hướng sống trong quán trọ, lại tìm kiếm các vật phẩm ma thuật được nghĩ ra bởi bán nhân loại, và không có mục đích sử dụng cho chuyến phiêu lưu.

"Việc này cũng không lạ gì. Kiến thức ma thuật của Đế quốc cực kì tiên tiến. Nó cũng rẻ hơn so với các nước khác. Chắc là họ nghĩ là ngay cả khi thanh toán các khoản chi phí, nó rẻ hơn khi họ mua chúng ở đây?"

"Ah, ra đó là lý do. Tôi hiểu rồi. Đó là một cách nghĩ mà tôi không nghĩ tới."

"Thật sự thì nhìn từ góc độ của chúng ta thì hành động của họ đúng là kỳ lạ, nhưng nó không phải là quá kỳ lạ nếu ông nghĩ rằng họ đang đi du lịch."

"Ah, đúng rồi. Nếu tôi nghĩ chuyện này theo hướng của cậu nói thì chắc chắn là tôi có thể hiểu được."

Chiến binh bọc giáp kiểm tra cẩn thận các vật phẩm ma thuật. Mở chúng, sau đó đóng lại, nhặt chúng lên, xoay vòng quanh chúng. Đến mức làm cho đầu cho tên thương gia phải đổ mồ hôi hột.

"Chúng ta nên nghiêm túc như họ khi tìm kiếm các vật phẩm ma thuật."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-Chương 2: Bươm Bướm Sa Lưới Nhện

Phần 1

Được sự chấp thuận của người quản gia, Parupatra Dẫn đường đi sang phần sân trống gần đó. Tất cả các worker cũng đi theo. Các mạo hiểm giả và quản gia cũng vậy.

"Theo như lão đại nói thì chắc chúng ta cũng chẳng chứng kiến được nhiều đâu."

"-Anh ta trông thực sự mạnh mẽ."

"Ừm, Không phải mạnh, mà là quá mạnh. Cứ như thể anh ta còn mạnh hơn bất cứ nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite nào ở Đế Quốc vậy."

"Có vẻ vậy. Lý do mà nhóm mạo hiểm giả 'Silver Canary' đạt cấp Adamantite là vì tất cả các thành viên của họ đều là những người có kĩ năng chiến đấu hiếm. Dù sở hữu năng lực dị biệt nhưng sức mạnh thật của họ vẫn chưa đạt đến đẳng cấp Adamantite. 'Eight Ripples' thì đạt được đẳng cấp đó chủ yếu nhờ vào lực lượng và khả năng làm việc nhóm ngoạn mục."

'Silver Canary' là nhóm dẫn đầu bởi Bard, người đã đạt tới ngưỡng Hero, và các thành viên thì đều có những kĩ năng chiến đấu kì lạ. 'Eight Ripples' được thành lập với chin thành viên, nhưng vì số lượng khá nhiều nên có nhiều thành viên trong nhóm vẫn chưa đạt đến ngưỡng Adamantite. Tuy vậy, nhờ vào khả năng hoạt động nhóm, họ được đánh giá là xuất chúng hơn hẳn so với thành tựu mà các nhóm Adamantite khác đạt được.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều được xem là đã đạt được chiến công bất khả thi để tiến vào ngưỡng cửa Adamantite.

Những lời xì xào bán tán đại loại thế phát ra từ những thành viên ở sau.

Nội dung bàn tán không chỉ dừng ở những nhận xét. Nếu nghe kĩ thì sẽ thấy họ nói về nhiều thứ nữa. Phần lớn là xem thử Parupatra sẽ trụ được bao lâu, kiểu như thế. Chẳng có một ai nghĩ rằng ông có thể đánh bại được Momon cả. Căn bản là bởi sự áp lực chỉ có ở những người đẳng cấp Adamantite mà người đàn ông tên Momon vừa tạo ra, dù chỉ là trong chốc lát.

Trong khi Hekkeran còn đang mải suy nghĩ, ai đó đã bước đến bên cạnh cậu. Chỉ nghe tiếng kim loại kêu lẻng xẻng cũng biết rõ đó là ai.

"Greenham nghĩ gì về trận đấu sắp tới giữa hai người họ?"

"Mặc dù cảm thấy khá tệ nhưng vẫn phải nói rằng ta chẳng thấy cửa nào cho lão đại cả. Theo quan điểm này thì, những gì còn lại chỉ là lão đại có thể trụ được bao lâu thôi. Mi có định tiếp bước lão đại làm một trận không?"

"Không đời nào, cho tôi xin. Còn anh thì sao?"

"Ta cũng bỏ luôn. Chỉ chứng kiến sức mạnh của siêu chiến binh cũng đủ làm ta hài lòng rồi. Tuy nhiên ta mong rằng sẽ nhận được vài hướng dẫn về kiếm trong chuyến này."

"Tôi cũng đang nghĩ vậy- Ồ!"

Ở khoảng sân, Momon và Parupatra bắt đầu lùi ra và vào chuẩn bị tư thế.

Ánh mắt của Parupatra tuyệt nhiên chẳng phải ánh mắt mà một ông già bình thường có thể có được, mà là ánh mắt của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường.

Bầu không khí dần nhuốm đầy sát ý, khung cảnh bình yên quanh khoảng sân đã chẳng còn.

Sự căng thẳng khiến cho những người đang xem cảm thấy lo lắng, vài người thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi.

"...Ôi trời, không tốt rồi. Anh già có vẻ hoàn toàn nghiêm túc đây."

Đứng bên cạnh Hekkeran, Greenham vô tình để lộ con người thật của mình.

"Đối đầu với một người ở đẳng cấp Adamantite thì cũng dễ hiểu khi mà ông ấy cứ như đang đứng giữa ranh giới sống chết-"

Vừa trả lời, Hekkeran vừa chuyển ánh nhìn về phía chiến binh mặc giáp đen, thử đặt mình vào vị trí của lão đại, và thở dốc.

Cậu chẳng cảm nhận được chút gì từ Momon.

Cả hai tay anh ta đều buông thõng xuống, không hề có một dấu diệu đề phòng, đối mặt với sát khí ở trước một cách bình thản như không có gì. Cứ như thể anh ta đang đối diện với một thằng nhóc vô hại cầm một cây kiếm, cảm giác như vậy đấy.

"Ahriya! Lợi hại! Đứng trước sát ý như vậy mà chẳng hề phản ứng chút nào. Không thể nào mà anh ta không thể ý tới luồng sát khí đang sát ra, chẳng lẽ anh ta đả đạt tới đỉnh cao của một chiến binh, tinh thần tuyệt đối đứng vững trước mọi thứ!?"

"Vô ngã vô kiếm (Swordless Heart)? Hay trạng thái tinh thần của anh ta đã đạt tới ngưỡng 'Nước chảy mây bay' (Realm of Cloud and Water)? Có thể đứng không chút sợ hãi trong khi vũ khí của hai người họ cách biệt xa như vậy, anh ta hẳn rất tự tin và kĩ năng của mình...thật sự đáng sợ." (TL: đoạn này dịch hơi feel tí :v )

Cây thương trong tay Parupatra là vật phẩm ma pháp làm từ long nha (răng rồng), trong khi vũ khí của Momon chỉ là một cây trượng gỗ được mượn từ một mạo hiểm giả lúc nãy. Bất kể nhìn thế nào thì cây trượng đó hoàn toàn không có tí ma pháp nào được yểm lên. Vũ khí được yểm ma pháp có thể gia tăng độ sắc bén, nâng cao khả năng người dùng và cung cấp những hiệu ứng phụ. Một món vũ khí bình thường, Parupatra đã có một lợi thế áp đảo.

"Không, tôi không nghĩ vậy. Dù đúng là có sự cách biệt rõ ràng trong vũ khí, nhưng giáp của Momon vẫn hơn hẳn của lão đại trong khoản tính chất ma pháp. Vật phẩm ma pháp trang bị theo cũng tốt không kém. Cách biệt tổng thể cũng không lớn lắm, nhưng có lẽ Momon vẫn giữ lợi thế."

"Mi không nghĩ kết luận vậy hơi sớm à? Ta nghe nói số vật phẩm ma pháp mà lão đại sở hữu còn hơn hẳn những gì mà đa số mạo hiểm giả Adamantite có thể có đấy...Lão đại đã làm nghề này lâu lắm rồi, hoàn thành vô số yêu cầu. Cứ tính khoản tiền thù lao mà ông ấy nhận xem, chẳng ai trong Đế Quốc này nhận nhiều thù lao hơn ông ta cả!"

"Không không, chờ đã-"

"Người phải chờ là-"

Trong khi hai người họ vẫn còn đang tranh cãi, sự căng thẳng trong sân đã lên tới cực đỉnh và trận chiến bắt đầu được châm mồi."

"Vậy, bắt đầu chứ!?"

"Vẫn còn có việc quan trọng phải làm nữa đấy. Đừng cố quá sức và tới đi, tiền bối"

Không để câu nói kết thúc, Parupatra lao tới Momon với tốc độ mà không ai tưởng tượng được một lão già tám mươi tuổi có thể. Mượt mà và đầy sức mạnh, ông hoàn thành động tác một cách lưu loát trong khi đối thủ Momon của ông vẫn còn chưa giơ cây trượng lên.

"Dragon Fang Thrust!" (Long Nha Kích)

Hekkeran mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Parupatra đột nhiên dùng võ kĩ ngay từ đầu trận đấu.

Cây thương uốn cong như răng của rồng thi triển hai đòn đâm liên tục. Ngoài khả năng gây thêm sát thương dựa theo thuộc tính của người dùng, võ kĩ này còn có thêm hiệu ứng gia tăng cơ hội gây ra sát thương chí mạng. Lấy cơ sở từ đòn [Piercing Strike], Parupatra đã tạo ra kĩ năng này cách đây bốn mươi năm. Một kĩ năng với tính chất khá cân đối được rất nhiều người biết và thậm chí bây giờ vẫn còn người đang học nó.

Ngoài đòn [Dragon Fang Thrust], Parupatra còn chồng thêm [Blue Dragon Fang Thrust] (Long Nha Lam Kích), giúp gây thêm sát thương hệ lôi.

Lão già này đang nghĩ gì vậy! Kể cả có ma pháp trị liệu thì cũng đâu có nên làm quá như thế?

Hiệu ứng được dùng trong võ kĩ có thể khiến cho một vết xước nhỏ cũng gây là lượng sát thương lôi hệ đáng kể. Quá hợp để dùng với một đối thủ mặc giáp bằng kim loại. Nhìn vào cách quyết định đòn tấn công có thể thấy sự nghiêm túc của Parupatra.

Tuy nhiên, với một đòn được xem như khá khó đối phó với những người mặc giáp kim loại, Momon tránh nó dễ như bỡn. Động tác của anh cứ như thể anh đang mặc giáp nhẹ như lông. Không hề có chút dấu hiệu của những động tác chậm chạp khi mặc giáp toàn thân như thường lệ. Đáng kinh ngạc hơn là thay vì dùng một động tác như nhảy lui lại, Momon có thể tránh đòn trong khi chỉ khẽ chuyển mình tại chỗ.

"Không thể nào! Nhãn quan và năng lực vật lý của anh ta tốt đến mức nào cơ chứ?"

"-Gale Acceleration!" (Tật Phong Kích Tốc)

Parupatra lập tức đáp lại bằng một võ kĩ khác.

Lão già thối này điên rồi à! Cả não của lão cũng đần đi rồi à?

"Dragon Fang Thrust!"

Dùng lại kĩ năng ban nãy, Parupatra tấn công Momon lần nữa. Lưỡi thương của ông ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo từ kĩ năng [White Dragon Fang Thrust] (Long Nha Bạch Kích).

Bốn đòn liên kích làm cho đối phương chẳng còn kịp thở.

Đám đông khán giả đang trở nên hỗn loạn.

Tất nhiên. Kể cả đòn tấn công như thế cũng không thể trúng hay làm giáp Momon trầy xước chút nào.

Parupatra lập tức nhảy đi tạo khoảng cách với Momon. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra khắp trán ông. Không phải là vì mệt mỏi mà là do sự áp lực đặt lên vai ông khi đối mặt với tử thần.

"Kinh thật!"

"-Mạnh hơn Hekkeran."

"Dĩ nhiên rồi, Arche. Đừng có so sánh với tôi chứ. Cô đang nhìn vào đỉnh cao của mạo hiểm giả. Đỉnh cao tuyệt đối của mọi thứ. Sức mạnh của một mạo hiểm giả Adamantite."

Momon từ từ nâng cây trượng lên, bắt đầu vào thế. Ngược lại, Parupatra đặt cây thương lên vai, buông lỏng tư thế. Ông đang bỏ cuộc, ý chí chiến đấu hoàn toàn mất đi.

"Thật tráng lệ. Ta bỏ cuộc, đầu hàng. Đừng nói là thắng, lão đây còn không làm xước nổi giáp của cậu nữa."

"...Vậy sao."

Phần đông người xem hướng về phía Parupatra, người vừa tự nhận thua, thở dài ra tiếng. Chẳng nghi ngờ gì nữa, một chiến thắng áp đảo của Momon, như thể anh là một người trưởng thành đang chơi đùa với đứa trẻ.

Những tiếng bàn tán kiểu "Momon đã dùng trường phái võ kĩ gì thế?" bắt đầu xuất hiện, đám đông phấn khích quá độ bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Không để tâm mấy chuyện đó, Hekkeran và Greenham đi lại chỗ Parupatra đang bận bịu lau mồ hồi và nói chuyện với Momon.

"Xong rồi chứ, tiền bối?"

Cảm giác như bầu không khí và tông giọng đột ngột thay đổi.

"...Tôi tưởng ông muốn phô diễn khả năng thật sự của mình."

"...hyahyahya. Hơi quá với một lão già như ta rồi. Đó đã là sức mạnh thật sự của ta rồi, Momon-dono."

"-Ah, xin lỗi vì đã bất kính."

"Không cần xin lỗi, nhưng thật tình ta khá buồn đấy. Cậu cũng không cần phải quá khiên tốn trong lời nói đâu. Những gì mà người già bọn ta kính trọng là sức mạnh chứ không phải sống dai. Được một kẻ quá đỗi mạnh mẽ như cậu đối xử như vậy không làm ta thấy vui tí nào."

"...Tôi hiểu rồi. Quyết định vậy đi. Tuy nhiên, cứ vậy kết thúc mà không cho tôi ra đòn nào thật làm tôi cảm thấy khó chịu quá. Nếu có lần tới, tôi sẽ là người bắt đầu. Vậy thôi, tôi sẽ quay lại để sắp xếp hành lý."

"Đã có người làm việc đó rồi. Cậu đâu cần thiết phải làm việc đó đúng không?"

"Tôi không nghĩ vậy, Bất luận địa vị của tôi là gì, khi đã được giao nhiệm vụ thì tôi phải đích thân hoàn thành nó."

Nói xong, Momon quay lại và đi về phía xe hàng. Theo sau anh là người phụ nữ với sắc đẹp tuyệt trần, bước qua mặt Hekkeran và Greenham khiến hai người họ không khỏi dán mắt nhìn theo lần nữa.

Bị hình bóng còn lớn hơn cả lưng Momon làm cho mê man.

"Hyahya, cậu đang làm bộ mặt như kẻ muốn hỏi gì đấy."

"-Lão đại, ông nghĩ sao?"

Khuôn mặt nhăn nheo của Parupatra bắt đầu méo mó như thế đang cố mỉm cười cay đắng.

"Rất mạnh. Không, đó là những gì mong đợi khi đối đầu với đẳng cấp Adamantite. Tuy nhiên, ta không hề nghĩ là có thể mạnh đến mức đó. Khoảng khắc chúng ta chạm trán, ta có cảm giác rằng bất kể ta có tấn công thế nào, ta cũng không bao giờ có thể đánh trúng cậu ấy."

Hekkeran cũng cảm thấy tương tự. Mọi đòn tấn công của anh đều có thể bị tránh hoàn toàn bởi người đàn ông tên Momon, rồi đến đòn phản công. Kể cả khi anh có thể đánh trúng sau khi đã dùng đòn tốt nhất mà anh nghĩ ra, thì hình ảnh đòn tấn công bị bộ giáp kia chặn đứng vẫn xuất hiện trong đầu Hekkeran. Parupatra, người đã trải nghiệm qua, hẳn đã phải có một ấn tượng còn hơn thế nữa.

"Vậy ra...đó là đẳng cấp Adamantite hử?"

"Đúng vậy. Đó là cái mà người ta gọi là đẳng cấp Adamantite. Một ranh giới mà chỉ có vài người có thể đạt được. Aahh...thật là tuyệt diệu đến choáng váng. Quá cao để có thể với tới...Vậy, các cậu đã hài lòng với những gì được chứng kiến chưa?"

"Không còn gì để bàn luôn! May mà tôi được đứng xem mới có thể nhìn thấy tường tận mọi thứ. Nếu phải ra làm người đánh, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ đủ bình tĩnh để có thể quan sát mọi thứ. Mặc dù phải xin lỗi lão đại khi nói thế này, nhưng cá nhân mà nói tôi thực sự muốn thấy Momon-dono tấn công lúc đó."

"Không có đâu. Momon-dono chẳng hề có ý định tấn công ngay từ đầu rồi. Anh ấy không hề thể hiện chút ý chí chiến đấu nào cả. Giống như đã nói, anh ấy không quen với việc nhẹ tay. Nếu anh ấy thực sự tấn công, lão đại gần như sẽ mất mạng."

Nói như vậy quả thực nghe khá là ngạo mạn. Lão đại Parupatra cũng là một chiến binh với sức mạnh đáng kể, một cựu binh không nên đánh giá thấp.

Tuy nhiên, đúng là phải vậy mới chứng tỏ được rằng mạo hiểm giả cấp Adamantite thực sự mạnh như thế nào.

"Biết sao được. Cách biệt giữa lão già này và người đó là quá lớn mà. Mặc dù có hơi buồn thật, nhưng biết nói gì nữa đây khi mà cậu ta đã né tất cả những đòn đó như chẳng có gì."

Đó mới là định nghĩa của mạnh mẽ.

Chọn một vũ khí hoàn toàn xa lạ, với trọng lượng và độ thăng bằng hoàn toàn khác hẳn cho thấy anh ta tự tin vào khả năng của mình đến dường nào. Cách biệt giữa hai người họ là quá lớn.

Buông ra câu "Mệt thật, mệt thật", Parupatra quay lại và bước đi về phía xe hàng.

Khi hình bóng của Parupatra xa dần xa dần, Hekkeran nghe ông ta lẩm bẩm vài chữ.

"Kể cả khi còn trẻ ta đây cũng không thể đạt được trình độ đó, là đẳng cấp Adamantite đó sao...thật xa quá."

Hình dáng Parupatra trông thật nhỏ bé so với Momon.

"Vậy ra đó là đẳng cấp cao nhất...Adamantite."

"Yeah. Thực sự kinh ngạc."

Chỉ còn những tiếng đồng tình phát ra từ hai người họ.

Phần 2

Cỗ xe chạy như bay trên con đường lát đá ở Arwintar.

Sinh vật đang kéo cỗ xe sang trọng là một quái thú tám chân, Sleipnir. Trên nóc xe là hai chiến binh trông dày dạn bản lĩnh. Khu vực để hàng hóa đã được điều chỉnh lại làm chỗ ngồi cho một nhóm bốn ma pháp sư và một cung thủ, người đang quan sát xung quanh với đôi mắt thận trọng.

Có thể miêu tả nó như một pháo đài di động với an ninh chắc chắn giữa ban ngày cũng được. Và tất nhiên, người ngồi trong xe hẳn phải có địa vị cao lắm.

Chỉ cần nhìn vào biểu tượng ba cây trượng chồng lên nhau ở bên hông cỗ xe, người có chút ít hiểu biết văn hóa cũng có thể biết được ai đang ngồi ở trong và cỗ xe này thuộc về ai. Thế nên những hiệp sĩ đang đứng gác không hề phát ra một tiếng nào.

Có ba người đàn ông bên trong cỗ xe. Tất cả đều khoác áo choàng bên ngoài và ăn mặc như ma pháp sư.

Mặc dù cả ba đều là những người có tiếng tăm trong Đế Quốc, thì giữa họ vẫn có một sự khác biệt rõ ràng trong địa vị và điệu bộ. Người đàn ông già với mái tóc bạc rõ ràng là có địa vị cao nhất trong số họ.

Tương tự như Gazef Stronoff nổi tiếng với tư cách một chiến binh, thì không có một ma pháp sư nào có tiếng tăm bằng người đàn ông này. Ông ta chính là Magic Caster quyền năng nhất Đế Quốc, "Tri Arts' Fluder Paradyne.

Đối diện Fluder là hai đệ tử của ông, cả hai người đều có thể dùng tới ma pháp cấp 4.

Như không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề sau khi tới Đế Đô, một đệ tử cất giọng băn khoăn.

"Thưa thầy, chúng ta nên làm gì với mệnh lệnh của Hoàng Đế đây?"

Sự yên lặng bao trùm cỗ xe lần nữa. Vừa nghĩ như vậy, Fluder đã đáp lại với giọng nói trầm tĩnh.

"Nếu Hoàng Đế muốn vậy, bậc tôi tớ chúng ta chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh và bắt đầu tìm hiểu thôi. Tuy nhiên, dùng các phương pháp bằng ma pháp là quá liều lĩnh. Chúng ta có nên bắt đầu bằng cách nghiên cứu các tư liệu hay điều khiển ác quỷ được triệu hồi? Cuối cùng thì, chúng ta vẫn cần phải thu thập thông tin."

"Thầy đang nói rằng cả thầy cũng không biết sao, thưa thầy?"

Fluder nhắm mắt vài giây.

"Kiến thức của ta thật nông cạn. Ta chẳng hề biết gì về con quỷ Jaldabaoth đầy quyền năng cả."

Khoảng một tháng trước, một nhóm ma quỷ đã tấn công Vương Đô. Theo thông tin tình báo mà họ thu được, tên cầm đầu Jaldabaoth và những người hầu tôi tớ của hắn là những sinh vật khủng khiếp đến từ hành tinh khác.

Vì biến động ma quỷ này, cuộc xâm lược Vương Quốc thường niên năm nay vẫn chưa được tiến hành. Thường thì Đế Quốc đã chiếm lấy lợi thế tình hình và tấn công Vương Quốc ngay từ khi họ vẫn còn thiếu hụt lực lượng do cuộc xâm lược của quỷ đó.

Tuy nhiên, có hai lý do khiến Đế Quốc tiến hành chiến tranh với Vương Quốc.

Lý do đầu tiên là để làm tiêu hao nguồn lực của Vương Quốc. Không giống với quân đội chính quy thường trực của Đế Quốc, Vương Quốc sử dụng phương pháp trưng binh (dùng lính nghĩa vụ.). Như vậy, quân đội Vương Quốc sẽ thua về mặt chất lượng mỗi khi Đế Quốc huy động lực lượng, thế nên họ phải dùng số lượng để áp đảo. Đó là lý do Đế Quốc chọn thời điểm thu hoạch vụ mùa để tiến hành chiến tranh. Những nông dân sẽ phải đi thực hiện nghĩa vụ trưng binh và không thể thu hoạch nông sản của mình, đó là kế hoạch lâu dài để ngầm phá hoại tiềm lực của Vương Quốc.

Lý do khác là để làm suy yếu quyền lực của các quý tộc ở Đế Quốc. Khi chiến tranh, họ áp đặt những lại thuế đặc biệt lên những quý tộc chống đối lại Hoàng Đế và bòn rút tiền của chúng. Nếu chúng từ chối thì đồng nghĩa với việc mắc tội làm phản. Cuối cùng, sự khác biệt chỉ là đưa thòng lọng vào cổ chúng hay giết chúng vì dám bày tỏ bất đồng.

Với những lý do đó, Vương quốc vốn đã bị thiệt hại sau cuộc chiến nên có thể bỏ qua- đó là quyết định của Hoàng Đế Jircniv. Đằng nào thì ngài cũng đã nhổ răng nanh của bọn quý tộc cả rồi.

Tuy vậy, vẫn còn đó một vấn đề.

Jaldabaoth, kẻ đã gây ra những tội ác quả thật đúng với cái danh hiệu ác quỷ hiện đang ở đâu? Và loại tồn tại nào có thể tạo ra một tai ương như vậy?

Mệnh lệnh điều tra Jaldabaoth được giao cho Fluder, ma pháp sư ưu tú nhất Đế Quốc âu cũng là lẽ tự nhiên.

"Và còn kẻ đã đánh bại Jaldabaoth, 'Dark Hero' Momon và đồng đội 'Beautiful Princess' Nabe. Thật hứng thú. Lại còn ma pháp sư bí ẩn Ainz Ooal Gown. Những anh hùng ẩn dật đang bắt đầu hành động à? Có lẽ một trận chiến tương tự như trận chiến với Ma Thần hai trăm năm trước sẽ lại xảy ra lần nữa."

"...Sẽ xảy ra thật sao?"

"Ta không biết, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới chuẩn bị sau khi mọi thứ đã xong xuôi. Một người khôn ngoan luôn sẵn sàng mọi thứ trước khi nó xảy ra."

Cỗ xe cuối cùng cũng đến nơi.

Một lãnh địa rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường cao và dày với vài tháp canh bao quát, canh gác khỏi những nguy hiểm từ cả bên ngoài và bên trong. Nhiều hiệp sĩ được chọn -từ Hiệp Sĩ Đoàn số 1 tinh nhuệ nhất trong số tám Hiệp Sĩ Đoàn của Đế Quốc- lập thành nhóm với các ma pháp sư và đi tuần.

Trên trời là những hộ vệ riêng dưới quyền trực tiếp của Hoàng Đế, đội không vệ hoàng gia cưỡi quái điểu, và có cả những ma pháp sư cấp cao dùng phi hành ma pháp.

Đây chính là biểu tượng cho sức mạnh của Đế Quốc, Nơi mà những hoàng đế trước đây đặt nhiều tâm huyết nhất, Bộ Ma Pháp.

Sản xuất trang bị ma pháp cho các hiệp sĩ, phát triển các thần chú mới, nâng cao chất lượng đời sống qua những thí nghiệm ma pháp, tất cả tinh túy của kiến thức ma pháp của Đế Quốc đều ở cả đây. Và người điều hành tất cả -dù bộ trưởng là người khác- chính là Fluder.

Cỗ xe chạy qua lãnh địa, và dừng trước một tòa tháp ở sâu bên trong.

Những công trình mà họ đã đi qua đều có điểm chung là có rất nhiều người ra vào. Tuy nhiên hầu như chẳng có ai ra vào tòa tháp này cả. An ninh ở đây trái ngược hẳn so với những công trình khác.

Đầu tiên là bộ dạng của các hiệp sĩ canh gác. Họ không phải từ Hiệp Sĩ Đoàn số 1 có thể thấy bất cứ đâu ở gần đó.

Họ mặc giáp toàn thân được yểm ma pháp, cầm khiên ma pháp và vũ khí ma pháp giắt ở thắt lưng. Chiếc áo choàng đỏ với biểu tượng của Đế Quốc được may lên trên cũng có ma pháp.

Được yểm ma pháp không hẳn là quá mạnh, nhưng những trang bị như vậy không phải là thứ mà những hiệp sĩ thông thường vũ trang, kể cả ở Đế Quốc.

Những hiệp sĩ tinh nhuệ này là những Cận vệ Hoàng Gia dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Hoàng Đế.

Những ma pháp sư bên cạnh họ cũng dữ dằn không kém. Họ là những người kì cựu và tài giỏi trên chiến trường, phát ra hào quang có thể sánh ngang với những chiến binh mạnh nhất.

Vẫn còn nữa. Bốn con golem đá cao 2.5 mét đứng gác ngay cổng ra vào. Không cần thức ăn hay nghỉ ngơi và không bao giờ chểnh mảng lười nhác, việc canh gác là thích hợp nhất với chúng.

Nơi có hệ thống an ninh ngang hàng với hệ thống bảo vệ hoàng đế này chỉ cho phép những ma pháp sư đã đạt được tới phần sau của những ma pháp cấp 3, những trường hợp đặc biệt và những ma pháp sư tài ba trong việc nghiên cứu.

Sau khi đáp lại lễ chào đầy tôn kính của những hiệp sĩ và ma pháp sư bằng cái vẫy tay nhẹ, ông tiến vào tòa tháp. Ông tiến lên trên chỗ hình cái bát sau khi đi qua thông lộ thẳng tắp. Có rất nhiều ma pháp sư đang hối hả làm việc. Ma pháp sư có cấp bậc cao nhất nhanh chóng tiến lại phía Fluder.

"Có chuyện gì không?"

"Không có gì cả, thưa thầy."

Nuốt nước bọt, người đệ tử đưa ra câu trả lời mang cùng lúc cả tin tốt và tin xấu.

Fluder gật đầu với cảm xúc hỗn tạp, đưa mắt nhìn ba mươi môn đệ mà ông đã đích thân huấn luyện- được xem là ba mươi môn đệ được chọn. Người tiếng tăm nhất chính là người thay ông nắm quyền ở chỗ này.

"Vậy sao, chúng ta không thể liên kết nó với phát sinh tự nhiên sao?"

"Vâng thưa thầy. Chúng con không thể liên kết nó với thể bất tử thấp nhất, skeleton. Hiện giờ chúng con đang làm thí nghiệm bằng cách đặt nó bên cạnh xác chết xem thử có thây ma được sinh ra tự nhiên không."

"Hmmm."

Fluder vừa vuốt chòm râu dài của mình vừa nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía trước.

Một tá skeleton đang làm việc đồng áng.

Giơ cuốc lên và vung xuống. Động tác của tất cả các skeleton đwọc đồng bộ đến hoàn hảo. Nếu nhìn từ phía bên sẽ chỉ thấy duy nhất một con skeleton đang cử động.

Chuyển động đựoc đồng bộ hoàn hảo như một cảnh trong game chiến thuật. Đây chính là sự thật về kế hoạch lớn mà Đế Quốc đang bí mật thực hiện. 'Dùng undead như người lao động'.

Undead không cần được nuôi dưỡng hay nghỉ ngơi cũng như không mệt mỏi. Undead cấp thấp không hề có nhận thức nên chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như mệnh lệnh chứ không thể làm bất cứ việc gì phức tạp. Tuy nhiên nếu có người ở bên cạnh đưa ra chỉ thị, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Dùng undead để làm đồng áng sẽ mang đến những lợi ích to lớn, chẳng hạn như giảm thiểu nhân lực cần thiết và hạ thấp giá thành nông sản...Đất canh tác sẽ được mở rộng, thương vong nhân mạng sẽ có thể tránh khỏi. Nói đây là một dự án vĩ đại không hề quá chút nào.

Chúng tương tự như việc dùng những lực lượng khác như quái vật được triệu hồi hay golem, nhưng xét về mặt chi phí, hiệu quả và sự tối ưu, dùng undead được xem là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng những người phản đối nó- đặc biệt là nhóm các tu sĩ- cho rằng dùng undead, những sinh vật biểu tượng cho việc thù ghét sự sống, là làm hư hỏng linh hồn người chết.

Nó rất khác biệt nếu nhìn từ khía cạnh tôn giáo.

Kể cả khi undead được tạo nên từ xác của tội phạm, theo những gì mà tôn giáo răn dạy, những tội lỗi của kẻ tội phạm đã được ân xá lúc họ bị hành hình, và biến họ thành một undead là báng bổ thần linh. Rất khó có thể thuyết phục những người nghĩ như vậy.

Nếu họ phải đối mặt với những vấn đề thức ăn, nhiều người bị chết đói, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nguồn cung thực phẩm của Đế Quốc vẫn dồi dào cũng như không có vấn đề gì đối với nguồn lao động cả.

Thế nên các tu sĩ cứ phản đối dự án này.

Tuy nhiên, mục đích của dự án này là để củng cố sức mạnh cho quân đội Đế Quốc. Bằng cách để các undead lo việc sản xuất và hướng nguồn nhân lực vào những khu vực khác, nó sẽ dẫn đến một lượng lớn những người có thể trở thành những hiệp sĩ xuất sắc được phát hiện.

Những việc gây bất an còn lại là vấn đề về lượng người lao động mất việc làm, và nỗi nghi ngờ về sự phục tùng của các undead. Việc tập trung một lượng lớn undead vào một nơi cũng có thể làm cho cán cân sự sống và cái chết bị phá hủy, dẫn đến việc những undead mạnh mẽ được sinh ra. Đó là nguồn gốc của sự bất an với những người đã nghe các tu sĩ thuyết giáo.

Co sở này tồn tại là để tiến hành thí nghiệm và giải tỏa những bất an đó.

"Vẫn chưa rõ nguyên nhân căn bản hử?"

"Vâng, vô cùng xin lỗi, thưa thầy."

Tại sao undead lại tự nhiên sinh ra. Tìm ra chân tướng là một việc quan trọng cho tương lai.

Có một nơi được đồn rằng quanh năm sương mù bao phủ, chỉ khi Vương Quốc và Đế Quốc giao chiến thì sương mù mới tan đi, một vùng đất bị nguyền rủa có tên là bình nguyên Kattse. Đó là nơi những undead mạnh nhất, như Cốt Long kháng hoàn toàn ma pháp, thường xuyên xuất hiện.

Mặc dù Đế Quốc đã có ý định sát nhập khu vực quanh E-Rantel về dưới sự thống trị của mình, nhưng nó vẫn khá miễn cưỡng khi nhận một vùng đất mà undead được sinh ra với tỉ lệ cao như vậy. Vì thế, họ cần phải tìm ra thời gian cần thiết để một undead được sinh ra, giúp họ có thể kiểm soát hoàn toàn chúng. Thậm chí có thể là dừng sự xuất hiện của undead một lần và mãi mãi.

"Vậy sao, ta hiểu rồi."

Để lại người đệ tử thở phào nhẹ nhõm một bên, Fluder bắt đầu rảo bước quanh căn phòng.

Khi ông tới cánh cửa phía đối diện, số lượng đệ tử theo sau ông đã tăng lên.

Hiệp sĩ canh gác cánh cửa mở nó ra, và đoàn người tiếp tục đi tới. Đó là một hành lang như ban nãy, nhưng gần như không có sự hiện diện của con người. Không khí có mùi như bụi bẩn và ánh sáng đang tắt dần.

Hành lang với hào quang bất ổn trải dài thẳng phía trước và nối với một cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới. Qua khỏi cánh cửa dọc theo hành lang, âm vang từ gót giày vang lên trong tòa tháp nghe ngắn lại. Họ chỉ mới đi xuống dưới năm tầng. Tuy nhiên, bầu không khí nặng nề làm cho nó như lâu hơn nhiều.

Lý do không đơn giản chỉ là vì họ đang ở dưới lòng đất. Đó là biểu hiện sự căng thẳng của tất cả mọi người, kể cả Fluder.

Ở tầng thấp nhất, khuôn mặt mọi người trở nên méo mó, sự căng thẳng tăng cao tới mức chẳng có gì ngạc nhiên khi nói họ đã sẵn sàng chiến đấu.

Mọi người đang tập trung vào cánh cửa nặng trĩu. Trông như cánh cửa đó mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Để tránh bị phá hủy hoặc mở ra dễ dàng, nó được tăng cường thêm nhiều phòng vệ vật lý và ma pháp. Nó là một cánh cửa không thể bị xâm phạm.

Vô số cánh cửa nặng nề mà họ đã đi qua trên đường xuống đây cho thấy nơi này nguy hiểm đến thế nào. Những cánh cửa đó là để kéo dài thời gian nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra ở đây, cũng như để cách ly khu vực này.

Fluder cảnh báo các đệ tử bằng giọng cứng nhắc.

"Không được bất cẩn."

Lời cảnh báo ngắn gọn và đơn giản, cho thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

Ma pháp sư đi theo ông gật đầu thật sâu. Fluder nhắc đi nhắc lại lời cảnh báo mỗi lần xuống đây. Kể cả khi đã biết có thứ gì ở đây, họ vẫn không thể cảm thấy thoải mái.

Bị phong ấn bên trong là một undead tối thượng. Nếu nó được phóng thích, đừng hỏi Đế Quốc sẽ gặp thảm kịch tồi tệ đến thế nào.

Vài người đã bắt đầu niệm phép phòng vệ. Không chỉ có phép phòng vệ vật lý, họ niệm cả phép phòng vệ tinh thần nữa. Sau kha khá thời gian chuẩn bị, Fluder nhìn các đệ tử một lần nữa xem xét quyết tâm của họ.

Gật đầu một cái, ông hô lên thần chú gỡ bỏ phong ấn.

Với sức mạnh của thần chú, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra sau một tiếng 'goong'.

Có thứ gì đó tương tự như không khí lạnh lẽo tràn ra từ trong bóng tối, vài đệ tử siết vai lại vì lạnh. Kể cả với vât phẩm ma pháp bảo vệ khỏi môi trường, sự căm thù sự sống từ thứ ở bên trong vẫn đủ khiến cho họ lạnh buốt xương sống.

Tiếng ai đó nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một.

"Đi thôi."

Đáp lại lời Fluder, các đệ tử tạo ra rất nhiều ánh sáng ma pháp, xua tan đi bóng đêm bên trong căn phòng. Bóng tối như lẩn trốn khỏi ánh sáng, khiến cho xung quanh càng trở nên tối tăm hơn- cảm giác như vậy đấy.

Fluder dẫn đầu nhóm người bước về phía căn phòng, nơi và hào quang chết chóc đang treo lơ lửng.

Một phần là vì căn phòng không rộng rãi cho lắm, cũng như do những ánh sáng ma pháp đã đột ngột soi sáng căn phòng.

Bên trong là một cột trụ khổng lồ cao đụng trần. Một vật trông như bia đá rất đáng chú ư. Tuy nhiên, có thứ đang được xích lại còn thu hút sự chú ý hơn nữa.

Nó được trói hoàn toàn bởi những sợi xích dày hơn ngón tay cái. Cuối sợi xích được cố định bằng những tảng đá, và một quả bóng lớn đúc bằng sắt được trói vào tứ chi của nó.

Không một sinh vật nào có thể cử động trong trạng thái đó. Sự giam cầm một cách nghiêm trọng này cho thấy họ cẩn thận với thứ này thế nào. Thế nên có vài nhóm vẫn cảm thấy bất an dù đã thấy những sợi xích dày. Họ cứ chắc mẩm rằng thứ đó sẽ đập tan những xiềng xích đó và chiếm lấy tự do một cách dễ dàng.

Nó có hình dáng của một hiệp sĩ mặc giáp toàn thân màu đen, nhưng bộ giáp trông rất khác so với trang bị của con người.

Thứ đầu tiên gây chú ý là thân thể to lớn của nó. Dễ chừng nó cao tới hơn hai mét.

Tiếp theo là bộ giáp toàn thân màu đen. Trên nó là những hình chạm trổ khiến người ta liên tưởng đến huyết quản, và những cái gai tượng trưng cho sự bạo lực ở khắp nơi. Một chiếc sừng như sừng quỷ nhô ra khỏi giáp mũ, khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong giáp mũ là một khuôn mặt thối rữa. Hốc mắt trống rỗng tỏa ánh sáng đỏ gợi lên từ sự căm thù sự sống và ham muốn giết chóc.

Đó không phải là một sinh vật sống, mà là thứ gì đó đã chết. Chỉ có vậy mới có thể tỏa ra sự căm hận sự sống đến như vậy.

"Death...Knight."

Một trong số các đệ tử đến đây lẩm bẩm tên undead huyền thoại này. Được xem như một truyền thuyết, tên của undead này lại không được biết đến rộng rãi cho lắm.

Chấm đỏ trong mắt Death Knight chớp nháy, ánh mắt như thể đang liếm lên người ma pháp sư đứng trước nó. Không, một động tác chớp nhoáng như vậy đáng lẽ không đáng chú ý chút nào. Tuy nhiên, hào quang chết chóc đang làm họ run rẩy khiến cho ma pháp sư kia có ảo giác rằng nó đang nhìn và mình.

Những người đi cùng đều có thể dùng ít nhất là ma pháp cấp 3, một nhóm tinh nhuệ, nhưng giờ lại còn không thể ngăn hàm răng mình đừng run lập cập nữa.

Dù đã có thần chú phòng vệ tinh thần, nỗi sợ hãi vẫn chẳng khá hơn chút nào. Có điều vẫn chẳng có ai cố bỏ chạy chứng tỏ ma pháp vẫn còn hiệu quả.

"-Kiểm soát ý chí. Một linh hồn yếu ớt sẽ bị cái chết chào đón."

Fluder cảnh báo trong khi tiến về phía Death Knight. Đáp lại, Death Knight phóng thích luống sát khí và cố dồn sức vào tứ chi.

Những sợi xích kêu lên như đang rên rỉ, nhưng thân thể nó chỉ dịch chuyển một chút.

Fluder hướng về phía Death Knight.

Ánh sáng ma pháp đẩy lùi bóng tối lại, và âm thanh Fluder đang niệm ma pháp vang lên. Một bản điều chỉnh của "Triệu hồi tử binh cấp 6", ma pháp do Fluder sáng tạo ra.

"-Phục tùng."

Ma pháp đã được niệm-Như thể tan vào không trung cùng giọng nói êm dịu của Fluder.

Trái lại, cặp mắt của Death Knight vẫn chứa đầy hận thù sự sống. Câu thần chú đã thất bại.

"...Chúng ta vẫn không thể kiểm soát nó hử."

Giọng Fluder đầy hối tiếc. Dù đã qua năm năm, ông vẫn không thể thiết lập kiểm soát lên sinh vật bất tử này.

Quái vật này được tìm thất ở bình nguyên Kattse, nơi mà các undead vẫn hay đi lang thang.

Một nhóm hiệp sĩ Đế Quốc đã gặp phải và định bắt nó khi làm nhiệm vụ thanh trừng, dù cho họ chưa từng thấy loại Undead này trước đây. Chỉ vài giây sau, họ nhận ra thứ này nằm ngoài tầm của họ. Khuôn mặt của những Hiệp sĩ Đế Quốc, vốn nổi tiếng với kỉ luật và sức mạnh, ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng.

Một trận đấu nghiêng hẳn về một bên- đối thủ quá mạnh.

Sau khi cả tá hiệp sĩ bị chém như cắt cỏ, các hiệp sĩ nhận ra giới hạn của mình và bắt đầu rút lui.

Tất nhiên, họ không thể để một quái vật như vậy một mình. Đặc biệt là sau khi chứng kiến những hiệp sĩ bị giết biến thành những con undead, thật dễ để tưởng tượng thiệt hại nếu họ cho nó thời gian.

Sau nhiều cuộc tranh luận, thủ lĩnh tối cao của Đế Quốc đã quyết định tung con bài tủ- lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Đế Quốc, Fluder và các đệ tử.

Và kết quả là Fluder và nhóm của ông đã thắng, Death Knight bị bắt giữ. Tuy nhiên, Fluder chỉ thắng vì Death Knight không thể bay. Họ đã sử dụng cách đánh bom trải thảm-liên tục ném 'Cầu Lửa' từ bên trên- để làm suy yếu cử động của Death Knight và đánh bại nó. Hứng thú với sức mạnh của nó, Fluder bắt giữ và đưa nó đến nơi này.

Hiện tại, nó bị trói bởi rất nhiều thần chú, vật phẩm ma pháp và đủ phương thức- Họ tìm ra đủ mọi cách để thống trị undead chỉ bởi Fluder muốn kiểm soát con Death Knight này.

"Thật đáng tiếc...Nếu ta có thể kiểm soát nó, ta sẽ vượt qua ma pháp sư đó và trở thành kẻ vĩ đại nhất lịch sử."

Vượt qua người trong Mười Ba Anh Hùng, 'Neccromancer' Rigrit Bers Coural. Vượt lên rất xa.

Thật ra, Fluder không hề bị ám ảnh với việc theo đuổi sức mạnh. Những gì mà ông muốn là được nhìn vào đáy sâu của ma pháp. Đây chỉ là một cột mốc dẫn đến mục đích tối thượng của ông.

Tuy nhiên, môn đệ của ông không biết điều này và an ủi ông.

"Con nghĩ Người đã sớm vượt qua anh hùng đó rồi."

"Đúng vậy. Mười Ba Anh Hùng chỉ là thánh tích của quá khứ. Họ không thể thắng được thầy, người đã tạo ra kĩ thuật ma pháp hoàn toàn mới."

"Con cũng thấy Người đã vượt qua Mười Ba Anh Hùng rồi. Nếu Người có thể kiểm soát cả Death Knight, Đế Quốc sẽ có được sức mạnh lớn nhất."

"Họ nói sức mạnh của một người không thể đánh bại sức mạnh của nhiều người, nhưng đó chỉ là do sức mạnh của cá nhân đó quá yếu. Death Knight này thật sự là sinh vật mạnh mẽ nhất."

Không ai có thể thấy nụ cười khổ của Fluder vì ông đang đứng ở trước mọi người. Chỉ có đôi mắt của Death Knight là nhìn thấy nó.

"Cả Người cũng không thể thống trị được...Death Knight này. Thực sự là hắn mạnh đến thế nào?"

"Chuyện đó...vẫn chưa biết được. Theo lý thuyết, nó có thể bị khống chế. Có ai biết chúng ta còn thiếu gì không?"

Sau một lúc, câu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng.

Sinh vật bất tử có thể khống chế thông qua ma pháp, nhưng người duy nhất có thể làm việc đó là người trong Mười Ba Anh Hùng. Fluder đã đủ quyền năng để có thể điều khiển cả những con cấp độ cao và ông đủ quyền năng để có thể điều khiển con Death Knight trước mặt.

Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, khống chế undead yêu cầu cả một quá trình phức tạp. Về căn bản, điều khiển và tiêu diệt undead vốn là việc của các tu sĩ dùng quyền năng của thánh thần. Bằng cách dùng ma pháp để thay thế cho quyền năng thánh thần, đủ thứ vấn đề sinh ra cũng là lẽ thường.

"...Con không có ý định bôi xấu Người..."

Một trong các môn đệ nói một cách nặng nề, và Fluder ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

"Có thể Người vẫn chưa đủ quyền năng? Death Knight này có thể được triệu hồi từ ma pháp cấp 7..."

"Đấy là một quan điểm tốt."

"Con nghe nói mạo hiểm giả dùng số để đánh giá độ khó của quái vật. Hay là thử dùng cách đó?"

"Nhưng các đánh giá của họ rất mơ hồ, con nghe nói tuổi tác và kích cỡ của quái vật có thể khiến cho con số trở nên vô nghĩa."

Một môn đệ khác nói.

"Trừ những quái vật không xác định, chẳng có gì rõ ràng và đơn giản hơn thế. Và vì chúng là từ những kinh nghiệm đúc kết của các mạo hiểm giả, mọi thứ sẽ không quá sai lệch đâu."

"Nói vậy không phải là vô nghĩa với quái vật trong truyền thuyết như Death Knight sao?"

"Nhân tiện, thưa Người, trong cuốn biên niên sử về vô số quái vật có đề cập đến quái vật nào như vậy không ạ?"

"Không." Fluder vuốt râu. "Bỏ qua Eryuentiu, bản công bố công khai không có gì cả."

Một môn đệ khác đặt câu hỏi. Giọng nói khá nhỏ nhẹ, nhưng giữa căn phòng yên lặng lại nghe khá lớn.

"Eryuentiu là gì?"

"Không phải tên một thành phố sao?"

"Tôi đã từng nghe về nó. Nhưng thật là một cái tên kì quái."

"Ahh...Tôi có xem qua một lần, trong cổ ngữ nghĩa là 'cái cây nằm ở trung tâm thế giới'."

Fluder nện cây trượng xuống sàn để nhắc nhở các môn đệ đang bàn tán vô tội vạ. Đây là nơi đang giam giữ một sinh vật bất tử cấp huyền thoại, không phải nơi có thể hạ thấp cảnh giác.

Nghe theo lời nhắc nhở của chủ nhân căn phòng, 'yên lặng' lại trở lại. Chỉ còn lại âm thanh loay hoay của Death Knight đang cố bẻ những xiềng xích trên người.

"Đáng tiếc, ở đây chẳng còn gì để làm nữa cả. Ít nhất là hôm nay. Đi thôi."

"Vâng."

Sau khi nghe vài tiếp trả lời, Fluder bắt đầu đi khỏi con Death Knight ...

Ngay cả Fluder cũng có sự khác biệt lúc đến và đi. Với áp lực từ ánh mắt Death Knight đè lên lưng, ông bất giác bước nhanh hơn. Các môn đệ cũng vậy.

Bước đi phía trước, Fluder nhớ lại cái tên mà một môn đệ của ông đã nhắc tới.

"Eryuentiu."

Thủ đô của vương quốc lập ra bởi Bát Dực Vương, và cũng là thành phố cuối cùng c̣n sót lại. Lúc đó, thành phố được canh gác bởi ba mươi vệ sĩ trang bị những vũ khí ma pháp mạnh vô cùng.

Nếu có được vật phẩm ma pháp từ Bát Dục Vương, Fluder chắc rằng kĩ năng ma pháp của ông sẽ lên tới một cấp độ khác. Nó sẽ chẳng bao giờ rơi vào tay kẻ khác, trừ những ngoại lệ là số ít vật phẩm mà Mười Ba Anh Hùng được phép mang theo bên mình.

Một ngọn lửa đen lập lờ cháy trong tim Fluder.

Mười Ba Anh Hùng. Những anh hùng trong quá khứ. Fluder là một người có thể sánh ngang họ, nhưng họ lại được cho phép còn ông thì không. Ông không hiểu là mình còn thiếu gì nữa.

Fluder xua tan ngọn lửa lập lờ đó và tự an ủi mình. Địa vị hiện tại và những thành tựu ông đạt được đã sánh ngang với những gì Mười Ba Anh Hùng đã hoàn thành. Không đúng, trong tim của những ma pháp sư ở Đế Quốc, địa vị của Fluder đã hoàn toàn vượt qua họ.

Nhưng ngọn lửa đen của sự ghen tị không thể bị dập tắt dễ như vậy. Ông không ghen tỵ vì quyền năng, tài năng hay sức mạnh, mà vì họ đã có cơ hội được nhìn thấy đáy sâu của ma pháp trước ông.

Fluder là ma pháp sư giỏi nhất. Đây là sự thật mà mọi người biết đến, và những người duy nhất có thể so với ông là Mười Ba Anh Hùng trong quá khứ. Tuy nhiên, ông lại không thể thống trị Death Knight, và chỉ có thể dùng- theo như lời đồn- sáu trên mười cấp ma pháp.

Vẫn còn xa lắm mới thấy được đáy sâu ma pháp đó.

Mà ông thì đã già rồi.

Fluder là một Magic Caster ma lực hệ với hệ thống ma pháp- cấp cơ bản- Cấm Chú. Bằng cách dùng những thần chú cấm, ông đã ngăn được tuổi già của mình. Tất nhiên, đó là một thần chú phức tạp đòi hỏi trình độ tu luyện của Fluder, nhưng ông đã thúc ép nó bằng cách kết hợp nghi lễ và thần chú.

Tuy nhiên, phương pháp biến việc không thể thành có thể của ông đã bị lỗi. Fluder đáng nhẽ đã không còn già đi sau khi niệm hoàn hảo thần chú, vẫn cảm thấy mình đang già đi từ từ.

Hiện tại vẫn không có nhiều trở ngại, nhưng thời gian quá đi, cái kết của ông rồi cũng sẽ đến.

Đúng vậy. Fluder sẽ chết trước khi nhìn được vào đáy sâu ma pháp.

Nếu có ai đó đã làm được trước ông, ông có thể sẽ đạt được điều đó sớm hơn, nhưng bởi vì thiếu đi người tiền nhiệm nên ông phải tự tìm con đường cho chính mình.

Fluder nhìn những môn đệ xung quanh ông.

Những kẻ đang bước đi trên con đường được lát bởi kẻ tên Fluder.

Như thêm dầu vào lửa, ngọn lửa ghen tỵ lại cháy dữ dội.

Ông, người tài năng nhất trong tất cả những người ở đây, đã mất bao lâu để đến được ngưỡng cửa mà các môn đệ ông đã đạt được? Không, chẳng cần nghĩ, ông cũng chắc chắn rằng lâu hơn các môn đệ của mình. Một kẻ được chỉ dạy và một người tiên phong, khoảng cách thật quá lớn.

Tại sao ông lại không có thầy?

Fluder cố thay đổi cách nghĩ của mình.

- Cũng tốt thôi. Lưu lại tên mình trong sử sách như một người đi tiên phong. Những ma pháp sư có thể đạt được những đỉnh cao mới sẽ cần phải cám ơn Fluder. Các môn đệ chính là kho báu của ông. Nếu có một ai đó có thể trở nên vĩ đại hơn cả mình, nó sẽ được quy về sức mạnh của mình-

Nghĩ về điều đó, Fluder nhớ về một môn đệ mà ông từng có. Nếu là cô gái đó, liệu cô ta sẽ đi xa được đến thế nào?

"-Arche Eeb Rile Furt."

Một đứa trẻ xuất sắc. Học được ma pháp cấp 2 khi còn quá trẻ và quá gần tới cấp 3. Nếu cô ta tiếp tục, có thể cô ta sẽ đạt được ngưỡng cửa của Fluder một ngày nào đó. Nhưng cuối cùng, cô ta lại từ bỏ trở thành môn đệ của ông...

Nghĩ lại, ông chỉ có thể cảm thấy nó ngu ngốc và thất vọng đến nhường nào.

"Thật là đáng tiếc."

Có lẽ ông đã để một con cá lớn bỏ đi.

Đứa trẻ đó giờ đang ở đâu? Ông nghĩ tới việc tìm kiếm cô ta. Nếu cô ta có thể dùng ma pháp cấp 3, thì vẫn còn có thể đảm bảo được địa vị cho cô ta.

Có thể là vậy, nhưng bây giờ ông vẫn còn có việc phải làm.

Fluder thốt lên những từ khóa và cánh cửa nặng nề mở ra.

Sau khi đi ra, các môn đệ xung quanh ông hít một hơi thật sâu lặp đi lặp lại như nhau. Không khí chứa những hào quang của Death Knight quá nặng nề. Nếu không làm vậy, có lẽ họ sẽ không chịu nổi nó.

"Thầy!"

Một giọng trầm, thô cất lên. Đó là một môn đệ của ông, một mạo hiểm giả tiếng tăm. Dựa vào kinh nghiệm của mình, anh ta đã được chỉ định làm phó chỉ huy đảm bảo an ninh bên trong Bộ Ma Pháp.

"...Có chuyện gì? Có thứ gì trục trặc à?"

"Không, không có gì trục trặc ạ, chỉ là có vài mạo hiểm giả cấp Adamantite yêu cầu được gặp người."

Fluder nhìn người đàn ông đó một cách kì lạ.

Họ chẳng có cuộc hẹn nào cả. Là ma pháp sư tối cao nhất ở Đế Quốc, Fluder có cả tá nhiệm vụ cùng công trình nghiên cứu, là một người rất bận rộn. Nếu ai đó đột nhiên muốn gặp mặt, ông chỉ có thể lắc đầu từ chối. Chỉ có Hoàng Đế mới có thể gặp Fluder bất cứ lúc nào.

Có thể là vậy, nhưng vẫn còn quá sớm để từ chối họ. Mạo hiểm giả cấp Adamantite là những anh hùng, không phải những kẻ có thể lờ đi một cách đơn giản. Fluder cũng vậy. Họ là một trong số ít những nguồn mà ông có thể kiếm được những tuyệt phẩm hiếm có, thế nên ông không thể đối đãi quá tệ với họ được.

"Là một cuộc gặp vinh dự của Silver Canaries? Hay là khách từ Eight Ripples?"

Ông gọi tên hai nhóm cấp Adamantite trong Đế Quốc.

Nhưng người môn đệ lắc đầu.

"Không phải, là hai người từ nhóm gọi là 'Darkness'. Họ đã đưa tấm Adamantite ra làm bằng chứng."

"Cái gì!?"

Nhóm mạo hiểm giả nổi tiếng 'Darkness' từ Vương Quốc. Chỉ mới hai người, họ đã hoàn thành vô số nhiệm vụ cấp Hero. Họ thậm chí còn đối đầu với Jaldabaoth trong suốt vụ hỗn loạn ở Vương Đô và đánh bại hắn.

Tại sao những nhân vật như vậy lại tới thăm ông? Ông có vô vàn câu hỏi, nhưng ý tưởng được thảo luận ma pháp với ma pháp sư cấp cao Beautiful Princess khiến ông ném mọi suy nghĩ sang bên.

Tuy nhiên, là một thần tử của Hoàng Đế, ông vẫn còn nhớ nhiệm vụ mà Jircniv đã giao cho mình.

Ông sẽ hỏi về điều đó sau khi ông gặp họ. Nghĩ vậy, Fluder nói với môn đệ của mình:

"Hãy mời khách vào. Ta sẽ đến đó ngay sau khi sắp xếp xong."

Phần 3

"Ah, thực sự là có một di tích ở đây, thật làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ họ nói xạo khi đề ra thù lao như vậy, nhưng vẫn thật khó tin là có một di tích ở ngay giữa bình nguyên thế này."

Người đồng đội đang nhìn khu di tích đồng ý với lời độc thoại của Hekkeran.

Mặc dù di tích trông như một nghĩa trang, mặt đất có vẻ hơi bị lún xuống, như thể toàn bộ khu vực bị lún vào trong, để lại ấn tượng như một vùng lòng chảo.

Lý do mà nó vẫn chưa được khám phá chắc là vì vùng đồng cỏ bao xung quanh. Chẳng có gì giống như vết tích của một thành phố cổ lọt vào mắt các mạo hiểm giả. Ngoài ra còn có sự hiện diện của vài mô đất ở gần đó như thể để che giấu sự tồn tại của di tích, khiến nó khó bị để ý. Mặc dù phần mái có lộ ra một chút, nhưng nếu không nhìn từ chỗ này thì cũng sẽ chẳng thấy được gì.

Một ít đất xung quanh di tích đã bị rơi ra, để lộ một phần bức tường. Đó là lý do mà di tích được phát hiện. Đó là những gì mà đại diện của các nhóm kết luận.

"Xem ra không sai. Nhân tiện, tôi đang cảm thấy có chút phấn khích. Khả năng phát hiện ra những thứ đáng kinh ngạc cất giấu trong di tích này cao đấy."

"Ai biết được? Mà cũng không có vấn đề gì với nơi này. Ít nhất là không có con quái vật nguy hiểm nào. Đúng ra, thứ làm tôi cảm thấy bất an là chỗ mà khách hàng chọn để dựng trại kìa."

Dựng trại là lựa chọn tốt nhất cho những nơi như bình nguyên.

Tầm nhìn bị những ngọn đồi chắn lại và không thể bị nhìn thấy từ xa. Chỉ cần chú ý ánh sáng một chút, rất khó để có thể chú ý sự hiện diện của họ.

Và đó là tại sao- nó có vẻ đáng sợ. (TL: sợ bị bốc hơi ko ai biết đó.)

"Nhưng thật tình, làm sao khách hàng chúng ta biết được nơi này?"

Phỏng đoán tốt nhất là vì khu vực này quá thích hợp để cắm trại, và khách hàng đã chú ý đến di tích này trong lúc cắm trại. Như vậy là dễ nghe nhất.

Tuy nhiên, những câu hỏi khác lại xuất hiện. Tại sao họ lại cắm trại ở một nơi xa xôi thế này? Hơn nữa còn là một quý tộc của Đế Quốc đi cắm trại trong lãnh thổ của Vương Quốc.

"-Tôi nghe nói có một tổ chức ngầm lớn ở Vương Quốc. Hình như là Eight Finger. Chúng có vẻ là một đám phiền phức."

"Xem chừng chúng có quan hệ mờ ám với Đế Quốc. Chúng giữ những quyền lực trọng yếu trong Vương Quốc, nhưng khá là rắc rối khi điều tra thêm. Tôi nghe ai đó trong nhóm đạo chích của tôi phàn nàn về điều đó."

Imina chặn mái tóc đang bị gió thổi tung của mình xuống, Arche cũng làm theo. Roberdyck lầm bầm.

"Tôi nghe nói có gì đó về thuốc phiện. Chúng tốt khi dùng đúng cách. Tuy nhiên, những kẻ dùng chúng để nô dịch kẻ yếu thật là khó chấp nhận."

Anh ta không thể ngăn mình lớn giọng lên một chút.

Suy cho cùng, Roberdyck trở thành worker là để giúp kẻ yếu.

"Điều này chẳng liên quan gì tới yêu cầu lần này, vậy nên hãy dừng những phòng đoán vô căn cứ lại đi. Đằng nào thì điều tra của Arche cũng đã xác định rằng khách hàng ổn mà, đúng không?"

Arche lầm bầm rằng cuộc điều tra có thể không đủ thông suốt để đào bới những gì được che giấu kĩ càng, nhưng đã đồng ý.

"Mọi người, tất cả hiểu mà đúng không?"

"Dĩ nhiên. Tôi sẽ không nói điều đó trước những nhóm khác. Tính ra các worker có thể chấp nhận những yêu cầu bí mật từ Eight Finger. Những nhóm khác có thể có quan hệ với tổ chức đó, nhưng chúng ta không thể buộc tội vô căn cứ được. Ít nhất là cho tới khi nhiệm vụ này hoàn thành.

"Tôi không biết sẽ có bao nhiêu máu và nước mắt vấy bẩn lên tiền của chúng ta đây."

"-Bất kể vấy bẩn thế nào, tiền vẫn là tiền và chúng ta phải sống nhờ vào nó."

Liếc nhìn qua Roberdyck, Arche hít một hơi sâu để tự làm nguội mình lại.

"-Xin lỗi, tôi đã ăn nói thô lỗ."

"Không, tôi mới là kẻ đã lảm nhảm vài điều bất lịch sự, mong cô thứ lỗi."

"-Xin đừng để ý. Anh không nói gì sai cả. Xin hãy cứ giữ nó ở trong lòng. Tôi quý tiền bạc hơn lương tâm của mình, nhưng-" Arche giơ tay để nhấn mạnh những gì cô nói tiếp theo. "Tôi sẽ không để đồng đội của mình làm chuyện thất đức. Tôi đã chứng kiến nhiều người chết bởi lòng tham của họ."

"Tôi tin cô, Arche."

Arche gật đầu và không ai nói gì nữa. Họ có thể trao đổi suy nghĩ mà không cần phải nói. Đó là vì họ đã cãi nhau thế này vài lần trước đây, và họ biết rằng họ có thể tin tưởng lẫn nhau.

"Vậy mọi người nghĩ sao? Tôi có cảm giác là Lăng mộ đó đang chịu sự điều khiển của một cái gì đó."

Hekkeran nhìn chằm chằm vào lớp cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng. Những bức tượng thiên thần và nữ thần có thể xem là đẹp, và dĩ nhiên là vẫn còn được giữ gìn kĩ lưỡng.

Mặt khác, những cái cây mọc ra khắp nơi tạo nên bầu không khí ảm đạm.

Sự sắp đặt trong nghĩa trang không theo khuôn khổ nào cả, mà rải rác tán loạn như răng của một mụ phù thủy xấu xí, trái ngược hoàn toàn với sự sạch sẽ của nơi này.

Có gì đó đang chăm sóc nơi này. Và nó không phải là một thứ bình thường. Một điềm báo xấu ớn lạnh khiến mọi người chột dạ.

Hekkeran xua tan cơn ớn lạnh và tập trung và kiến trúc khổng lồ. Có bốn nhà mồ ở mỗi hướng la bàn, và một lăng tẩm lớn sang trọng ở chính giữa. Tám bức tượng xung quanh những nhà mồ khá to lớn, tạo cảm giác đe dọa bất kì ai dám đến gần và xâm phạm nơi này sẽ bị trừng trị.

"Cảnh vật quanh đây được chăm sóc rất tốt. Tôi thậm chí còn chả thấy chút rêu nào. Ai đó đang thực hiện nhiệm vụ một cách rất nhiêm túc ở đây, nhưng đó là loại người gì?"

Tất cả mọi nhóm -trừ Tenmu- đều nghĩ nó thật lạ khi họ đọc miêu tả yêu cầu.

Giờ họ đã đến đây và xác nhận rằng chẳng có gì ngoài một bình nguyên quanh đây, xây một nghĩa trang ở đây thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đầu tiên là vị trí của nghĩa trang. Xây dựng một nghĩa trang xa hoa ở một nơi xa xôi thế này là quá khó nghĩ. Làm vậy quá bất tiện. Nếu nơi này không phải là để thương tiếc kẻ đã khuất mà là để tưởng niệm sự vĩ đại về các vĩ nhân huyền thoại, thì có hể hiểu được. Dù sao cũng đã từng có những chuyện như vậy.

Tuy nhiên, nếu là vậy, thật không tự nhiên khi những chi tiết lịch sử và huyền thoại liên quan tới ngôi mộ lại bị thất truyền. Sau khi so sánh với kết quả tìm hiểu của những nhóm khác, những thứ có liên quan vẫn chẳng thể được tìm thấy, nghĩa là rất có khả năng nó đã bị xóa khỏi sách lịch sử.

Vậy thì quá mất tự nhiên.

Cái cảm giác có gì đó lạ về nơi này cứ kẹt trong cổ họng họ, khiến cho họ nhăn mặt nhíu mày.

"Nếu có người ở đây, nó sẽ trở thành vấn đề rắc rối. Chúng ta nên làm gì?"

"...Sẽ khá khó chịu nếu phải kéo người vô tội vào chuyện này."

"-Nhóm đại diện đã thảo luận về vấn đề này trước đó. Không có ghi nhận về di tích ở quanh khu này. Vì ngôi làng gần nhất ở cách rất xa, khả năng có người bình thường đến ở đây là rất thấp. Gần như nếu không phải là xâm chiếm bất hợp pháp thì cũng là quái vật. Không có dấu chân chứng tỏ chúng không cần lương thực, hoặc có thể tự cung cấp từ bên trong di tích. Chúng ta đang thiếu hụt thông tin, suy nghĩ xa hơn sẽ chỉ tự nhốt chúng ta vào những quan điểm cố định và giới hạn tâm trí chúng ta. Vậy nên hãy ngừng việc suy đoán ở đây."

Thường thì, việc khám phá ra di tích sẽ được báo cáo lại cho những người quản lý vùng đất thông qua Công hội Mạo Hiểm giả. Người khám phá sẽ được cho một thời gian giới hạn để khám phá nó. Theo luật này, trong di tích chưa được khám phá bởi các quốc gia hay Công hội Mạo hiểm giả, giết người xâm phạm trái phép là có thể chấp nhận.

Đấy chính là dẫn chứng cho câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Nó có thể là một chính sách bạo lực, nhưng con người là những sinh vật mong manh trong thế giới này. Đó là lý do mà sẽ khá rắc rối nếu có thứ gì đó không xác định xây tổ ở gần con người.

Thực tế, hai mươi năm trước, một nhóm người tên Zuranon đã chiếm đóng một di tích và tiến hành những thí nghiệm kinh hoàng, gây ra thiệt hại to lớn. Thông tin về vụ này khá hiếm hoi, nhưng có một thành phố nhỏ đã bị hủy diệt.

Đạo luật này chính là để ngăn những chuyện như thế tái diễn.

"Chắc cũng chỉ là undead như thường lệ. Nếu để chúng một mình, có khả năng những undead mạnh hơn sẽ được sinh ra. Đó là lý do những di tích thường hay có những con undead mạnh mẽ.

"Nếu đó là một con golem bị bỏ rơi đang thực hiện yêu cầu cuối cùng của chủ nhân và dọn dẹp nơi này thì thật là ơn trời. Còn một điều nữa. Kế hoạch sau đó là gì?"

"-Tôi nghĩ Hekkeran nên đi thay tôi."

"Đừng lo. Không phải những trưởng nhóm khác cũng đâu có đi sao? Cứ để người giỏi nhất đi đúng không?"

Nhìn Hekkeran nháy mắt, Arche thở dài đáp lại.

"-Dù sao, khi đêm xuống thì cả nhóm vẫn đi cùng nhau thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bốn phía và tập trung lại lăng tẩm lớn ở trung tâm."

"Hiểu rồi, chúng ta sẽ bị phát hiện dễ dàng nếu làm ngay lúc trời sáng."

"-Đúng vậy."

Họ có tầm nhìn quang đãng và không hề thấy dấu hiệu nào của người sinh sống hay kẻ lữ hành. Xem chừng bây giờ bắt đầu cũng không sao, nhưng họ nên chuẩn bị cho những gì không mong đợi. Hành động khi trời tối sẽ an toàn hơn.

Tuy nói rằng sẽ hành động lúc đêm xuống, nhưng họ vẫn có thể thu thập thêm thông tin bằng cách quan sát di tích. Họ có thời gian kì hạn cho vụ này, nhưng thời gian ở đây nên được dùng sao cho tốt, ít nhất là trong suy nghĩ.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ dành ra vài ngày chỉ để quan sát.

"Không phải dùng 'invisibility' sẽ an toàn hơn sao?"

"-Đã có xem xét qua, nhưng vẫn có khả năng mọi thứ vẫn sẽ trở nên rắc rối, nên tất cả cùng làm cũng được. Dù lỡ có xảy ra trường hợp xấu nhất thì chúng ta cũng có thể tìm ra chút gì đó.

Có rất nhiều cách để phát hiện tàng hình, thế nên nó không phải là một thần chú hoàn hảo. Nếu các worker tiếp cận sau khi đã dùng ma pháp và bị phát hiện, hệ thống an ninh của đối phương có thể được nâng cao hơn dù chẳng biết kẻ xâm nhập có thể là ai. Nếu làm không tốt, họ có thể sẽ không đột nhập vào di tích được trong vài ngày.

Để tránh điều đó xảy ra, họ đi đến kế hoạch tất cả cùng vào một lúc.

Hekkeran gật đầu hiểu ý. Vẫn còn có lỗ hổng, nhưng kế hoạch vẫn cân bằng giữa nguy cơ và cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

"Hy vọng họ cho chúng ta nghỉ ngơi một chút."

"-Vậy sao. Darkness và Screaming Whip sẽ lo vụ an ninh. Để đảm bảo hơn, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác. Cứ theo thứ tự đã quyết lúc ở nhà Bá tước đi, hai tiếng thì thay."

"Được, vậy chúng tôi ở cuối."

"-Đúng vậy. Chúng ta sẽ canh gác cuối cùng."

Arche quay mặt đi và nhún vai.

"Vất vả rồi."

Roberdyck gật đầu với Arche.

"-Mệt ghê. Chỉ tại thằng khốn đó muốn dùng vũ lực để xâm nhập làm tốn thời gian ghê gớm. Tốn cả đống nước bọt mới thuyết phục được hắn. Hắn rõ ràng chả biết phối hợp nghĩa là gì mà."

"Ahh, chàng kiếm sĩ thiên tài..."

"Cứ gọi hắn là thằng khốn mặt cứt là đủ rồi."

Nghe những lời đầy sát ý của Imina, Hekkeran cười bẽn lẽn và nhanh chóng đổi chủ đề.

"Vậy, trở lại trại và đợi đến lượt chúng ta thôi."

"Đồng ý. Chắc là cũng không mưa đâu, nhưng sẽ hơi muộn nếu nó mưa rồi mới chuẩn bị. Imina, cô nữa đấy, đừng có giữ khư khư cái bộ mặt đáng sợ đấy."

"Rồi, ah, thật tức quá. Tôi thực sự muốn đâm hắn quách cho rồi. Hãy cắm trại xa thật xa bọn chúng ra."

"Miễn vẫn còn trong khu vực chỉ định là được."

Thành thật mà nói thì chả được tí nào, nhưng mà nếu họ ở gần nhau rồi lại sinh ra cãi nhau thì còn tệ hơn.

Quay lưng lại phía khu di tích, bốn người họ bắt đầu bước đi.

"-Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy khó chấp nhận. Tôi không hiểu tại sao Bá tước lại đưa ra một yêu cầu như vậy."

Nghe thấy những lời đó, họ quay lại và nhận ra Arche đang đứng nhìn chằm chằm di tích.

"Tôi chẳng tìm được bất cứ thứ gì về lý do, hay cả thời đại mà khu di tích được xây. Cứ như nó tự nhiên mọc lên. Những bức tượng trông tương tự như từ thời đại trước thời Ma Thần Trỗi Dậy, nhưng lại có chút cảm giác phương đông. Và những bia đá hình chữ thập đó...thật không thể hiểu nổi."

Nghe Arche lẩm bẩm xong, Hekkeran cố làm ra bộ mặt tươi cười và hứng thú.

"Nghĩa là có cơ hội cao là sẽ tìm ra thứ gì đó thú vị, đúng không?"

"Đúng. Hẳn phải có thứ gì đó đáng sợ ở bên trong."

"...Chắc là một con Undead đáng sợ ở trong đó đấy." (ED: Chuẩn cmnr)

"-Uwah~, đáng sợ ghê."

"-Diễn sâu quá, Hekkeran. Nghe chẳng giống tôi chút nào. Và bắt chước giọng của tôi nghe cứ nổi da gà thế nào ấy."

"Ah, xin lỗi nhé."

"Nhưng mà- cũng có tí thú vị."

"Yup. Vì sao Lăng mộ này lại tồn tại? Ai được chôn ở đây? Thật là kích thích sự tò mò và ham muốn hiểu biết của tôi."

"Đồng ý. Khám phá những thứ bí ẩn thật thích thú."

"-Cuối cùng là tiền nữa. Sẽ thật tuyệt nếu có nhiều tiền."

Những nụ cười của các chiến hữu là Hekkeran cảm thấy thật hài lòng. Đã có thời họ làm những công việc dơ bẩn vì tiền, nhưng nó không phải thứ mà họ có thể nói đến một cách vui vẻ. Làm việc như mạo hiểm giả hợp với họ hơn.

Arche có thể sẽ không còn phiêu lưu cùng họ nữa sau khi nhận chăm sóc các em gái của cô. Chắc chắn sẽ mất thời gian để tìm thành viên thay thế Arche, và mất thêm thời gian để có thể điều chỉnh cách làm việc nhóm. Chắc hẳn sẽ cần phải chọn những công việc có độ khó thấp hơn.

Đây có thể sẽ là vụ cuối cùng và khó nhất mà họ làm với tư cách một nhóm.

Từ giờ trở đi...Như những mạo hiểm giả...sẽ thật tốt khi khám phá những thứ bí ẩn bằng cách nhận yêu cầu thám hiểm...

Hekkeran nhìn lên bầu trời đang trải dài khắp nơi.

♦♦♦

Khi màn đêm bao phủ cả thế giới, các worker ra khỏi những túp lều thấp bé được ngụy trang khéo léo của họ. Với kẻ đang làm việc bí mật như họ, đây chính là lúc để làm việc. Các mạo hiểm giả bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Sau khi thắp sáng mồi lửa, vốn là một chất rắn màu trắng, họ cho thêm than đá vào lửa. Ánh sáng từ ngọn lửa được giấu đi bởi hiệu ứng của kĩ năng 'Darkness'. "Darkness' chỉ giấu đi ánh sáng chứ không giấu đi ngọn lửa. Trong bóng tối, ngọn lửa đun sôi nước từ Túi nước Vĩnh cửu.

Nước sôi được rót ra những chiếc bát gỗ. Khẩu phần thức ăn bên trong chiếc bát tan dần và trở thành món súp. Thêm bánh mì vào nữa là thành thức ăn dành cho mọi người.

Còn lại là tùy vào sở thích cá nhân mỗi người.

Dù trong bát chỉ có nước súp màu vàng- các worker thích nó vì nó chứa đủ chất dinh dưỡng và bảo quản được lâu, vài người cho thêm chút thịt thái mỏng, hoặc gia vị, hoặc là cứ thế mà uống luôn.

Mỗi người đều chỉ dùng một bát. Xét công việc họ sắp làm, nhiêu đây thật quá ít.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Không ăn gì cũng nguy hiểm không kém. Ai mà biết được khi nào họ mới lại được ăn.

Thức ăn dự trữ cũng có giới hạn bởi mang theo quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của họ. Việc này cần phải được tính toán kĩ lưỡng.

Sau khi đưa số bát không cho các mạo hiểm giả, các worker đeo hành lý lên.

Các mạo hiểm giả nhìn theo các worker đang bắt đầu di chuyển. Các mạo hiểm giả được giao việc đảm bảo an ninh khu trại và sẽ không tham gia xâm nhập di tích.

Sau khi leo qua ngọn đồi, họ tản ra xung quanh di tích. Họ đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó nếu bị phát hiện trong giai đoạn này.

Có rất nhiều người mặc giáp toàn thân, thế nên cử động của họ sẽ khá chậm và tiếng ồn sẽ khiến cho việc ẩn giấu trở nên bất khả thi, nhưng việc đó đã được nằm trong tính toán. Với người có thể dùng ma pháp, những vấn đề nhỏ nhặt đó hoàn toàn có thể vượt qua được.

Đầu tiên, họ dùng [Silence], một thần chú vô hiệu hóa tiếng ồn trong một khu vực nhất định. Cả âm thanh từ giáp và bước chân đều không thể nghe được.

Tiếp theo là [Invisiblity], cho phép mục tiêu không bị phát hiện bởi tầm nhìn bình thường.

Để đề phòng, một người mai phục trên trời quan sát xung quanh với các thần chú [Silence], [Invisiblity] và cả [Hawk Eye] được niệm lên người. Để nhanh chóng giải quyết rắc rối, anh ta được trang bị một cây cung đặc biệt có hiệu ứng tê liệt.

Sau hai bước chuẩn bị, cả nhóm tiến đến mục tiêu của mình.

Giờ mới là chính thức bắt đầu.

Họ đi xuống di tích nằm bài mét phía dưới ngọn đồi. Sau khi khám phá bề mặt, họ sẽ gặp nhau ở đại lăng tẩm nằm chính giữa. Và họ phải làm trong thời gian [Invisiblity] vẫn còn hiệu lực. Để giảm thiểu những việc không mong muốn xảy ra, mọi người cần phải đi theo dấu chân của người khác. Tuy nhiên, thật khó để nói mọi người đang ở đâu khi trời thì tối mà ai cũng tàng hình cả.

Tuy nhiên đã có cách để giải quyết chuyện này.

Một cây gậy kì lạ dài khoảng 30cm đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Nó trôi nổi giữa không khí như thể có ai đang cầm nó, và phát ra ánh sáng mờ nhạt sau khi bị bẻ cong.

Cây gậy đặc biệt này- một cây gậy phát sáng- được làm bằng cách cho hợp chất giả kim thuật bên trong trộn lẫn với nhau và tạo ra ánh sáng khi bị bẻ cong. Nó bị bỏ lại vì hiệu ứng tàng hình cũng bao gồm cả những vật phẩm mà người dùng đang mang. Để người khác có thể thấy, người dùng buộc phải để nó lại.

Lập lòe trong chốc lát, cây gậy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bị phá hủy. Dung dịch giả kim phát sáng văng ra mặt đất và biến mất không để lại chút dấu vết.

Cứ như vậy, các nhóm ra hiệu rằng họ đều đã sẵn sàng.

Quá xa để nhìn thấy những nhóm khác, nhưng có bốn sợi dây thừng đồng loạt thả xuống bề mặt Nazarick. Sợi dây có những nút thắt cách nhau những khoảng cố định để dễ trèo.

Một đầu sợi dây được buộc vào một cái chốt đóng vào nền đất, đầu còn lại hơi đu đưa nhẹ.

Nếu có ai đó có thể nhìn thấu ma pháp tàng hình, họ sẽ thấy có người đang leo xuống theo sợi dây thừng.

Kể cả người tập trung vào kiến thức và tập luyện ma pháp thay vì sự linh hoạt như Arche cũng có thể làm việc đó. Nói đúng hơn, các worker và mạo hiểm giả cần phải trải qua các bài tập sức mạnh để có thể hoàn thành những việc như vậy.

Nhờ thành quả luyện tập và hiệu quả của những nút thắt, không có worker nào bị rơi xuống, tất cả đều tiếp đất an toàn trong nghĩa trang.

Mục tiêu đầu tiên của mỗi nhóm là những hầm mộ nhỏ.

Thời gian hiệu lực của [Invisiblity] đã hết nên tất cả các thành viên giờ có thể thấy nhau. Các nhóm hướng về phía hầm mộ mà họ đã được chỉ định.

Cúi thấp người và giữ khoảng cách gần với những bia mộ, cây cối và những bức tượng, họ chạy đến trong nghĩa trang âm u. [Silence] vẫn còn hiệu lực nên họ không hề gây ra tiếng động nào. Các chiến binh mặc giáp toàn thân cũng cố gắng để ẩn thân. Vài cái bóng chạy qua mặt đất.

♦♦♦

Khi đội trưởng của Heavy Masher, Greenham, tới gần hầm mộ, mắt anh hơi mở to ra. Nó còn hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Dù họ coi đây là một hầm mộ nhỏ, nó chỉ nhỏ khi so sánh với đại lăng tẩm ở chính giữa. Khi lại gần, kích thước và kiến trúc hùng vĩ của nó hiện ra rõ ràng.

Những bức tường bằng đá trắng trông mượt mà bóng loáng. Dù chắc đã khá lâu từ khi xây dựng, hầm mộ vẫn chẳng có chút biểu hiện bị hao mòn vì mưa gió.

Phía trên ba bậc cấp bằng đá cẩm thạnh là một cánh cửa kim loại dày. Cánh cửa bóng loáng đến độ chẳng hề có chút gỉ sét. Kể cả thép đen cũng sáng loáng lên.

Quá rõ ràng là nơi này đã được chăm sóc kĩ lưỡng.

-Có nghĩa là nơi này đang có người ở.

Trong lúc Greenham đưa ra kết luận, người chiến hữu đạo chích của anh bước tới và chậm rãi xem xét, bắt đầu từ những bậc cấp.

Greenham nhận được tín hiệu lùi lại -cần thiết bởi vì [Silence] vẫn còn đó- và từ từ lùi lại. Việc này nhằm tránh những cạm bẫy diện rộng.

Người đạo chích tìm bẫy một cách kĩ lưỡng. Dù cho anh có cảm thấy mất kiên nhẫn thì cũng không thể làm khác được.

Linh hồn cư trú trong cơ thể con người, và khi cơ thể đó bắt đầu thối rữa, linh hồn sẽ được ý của thần linh triệu hồi. Thế nên người chết phải ngay lập tức được mai táng, thường là chôn cất dưới lòng đất, nhưng lại có chút khác biệt với những người có địa vị cao như quý tộc.

Nếu người chết được chôn ngay lập tức, họ cần phải đào xác lên để xác định rằng cơ thể đó đã phân hủy. Để thấy bằng chứng của sự phân hủy, xác chết sẽ được để lại một thời gian trước khi đem chôn. Tuy nhiên, xác chết sẽ không được đặt ở nhà của quý tộc.

Và thế là họ dùng những hầm mộ ở nghĩa trang. Sau khi đặt thi thể ở đó một thời gian, các tu sĩ sẽ đánh giá thi thể đã thối rữa và linh hồn đã được thần linh triệu hồi chưa trước khi đem chôn.

Nơi đặt xác là hầm mộ chung. Khu vực rộng rãi này có vài nền đá để đặt xác chết lên. Cảnh tượng những xác chết thối rữa được đặt thành hàng trông có vẻ kinh dị, nhưng đó là việc bình thường của thế giới này.

Mọi thứ khác hẳn đối với những quý tộc lớn có địa vị và tài sản. Thay vì hầm mộ chung, họ dùng hầm mộ gia tộc do tổ tiên để lại. Căn phòng nơi những kẻ có địa vị được thần linh triệu gọi và nơi an nghỉ cuối cùng -hâm mộ như thế được sở hữu và truyền lại trong gia đình như một biểu tượng quyền lực.

Thường thì đồ dùng hằng ngày và cả kho báu có thể sẽ được tìm thấy. Điều này có nghĩa rằng những hầm mộ chính là rương kho báu đối với những kẻ trộm mộ. Và vì vậy, nó thường được đặt đầy cạm bẫy nguy hiểm để ngăn cản kẻ xâm phạm.

Chắc chắn một hầm mộ vĩ đại thế này cũng giống vậy. Người đồng đội đạo chích của Greenham kiểm tra một cách kĩ lưỡng.

Sau khi người đạo chích làm xong vài kiểm tra và bước tới cánh cửa, âm thanh đột nhiên trở lại.

Thời gian hiệu lực của [Silence] đã hết. Vừa đúng thời gian. Người đạo chích lặng lẽ bước tới trước cánh cửa mà tìm kiếm một cách cẩn thận. Cuối cùng, anh ta đặt một thứ như ống nghe lên và nghe ngóng.

Sau vài giây, người đạo chích quay về phía Greenham cùng các đồng đội khác và lắc đầu.

'Không có gì cả'.

Người đạo chích nghĩ nó thật kì lạ và nghiêng đầu.

Vì sao nơi này không bị khóa vẫn còn là một bí ẩn, nhưng vì người đạo chích không phát hiện ra thứ gì, tới phiên đội tiên phong đi tới.

Greenham tới phía trước và người đạo chích vươn tay tới cánh cửa. Đằng sau họ là một chiến binh cầm khiên.

Greenham đẩy tay nắm cửa xuống và chậm rãi mở cửa. Có lẽ đã được tra dầu kĩ hoặc là người chăm sóc nơi này đã làm việc một cách nghiêm túc, cánh cửa nặng nề dễ mở hơn hẳn lúc nhìn.

Đứng giữa Greenham và cánh cửa là người chiến binh sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, giơ khiêng để đề phòng đòn tấn công bất ngờ hoặc cạm bẫy.

Tuy nhiên, chẳng có gì đại loại như tên bắn ra hay gì cả. Cánh cửa sắt mở tung và bóng tối thăm thẳm hiện ra trước mắt Heavy Masher.

"Continual Light."

Magic Caster Ma lực hệ triệu hồi một ánh sáng ma pháp. Độ sáng của ánh sáng ma pháp có thể được điều chỉnh tùy ý. Cả hầm mộ được chiếu sáng. Bằng một thần chú khác, vũ khí của chiến binh cũng phát sáng theo.

Những gì được chiếu sáng là một căn phòng trông rất dễ nhầm với một gian buồng của quý tộc.

Ở giữa căn phòng là một quan tài đá thường thấy ở đền thờ. Nó dài 2.5 mét và được chạm trổ những hình điêu khắc. Bốn bưc tượng ngọc thachj được khắc thành hình những chiến binh đầy đủ áo giáp và trang bị với kiếm, khiên và giáp toàn thân đứng ở mỗi góc.

Và còn-

"-Hmm, có chút trí nhớ nào khớp với biểu tượng đó không?"

"Erm, tôi không biết."

Trên tường là một biểu ngữ với cạnh màu vàng mang biểu tượng mà chưa ai từng thấy trước đây. Có thể Vương Quốc không phải quốc gia của họ, nhưng người đạo chích và Magic Caster đã nhớ rõ huy hiệu của rất nhiều quý tộc và vua chúa. Nếu họ không thể nhận ra nó, vậy đây không phải nơi của một quý tộc trong vùng.

"Có thể nó là một quý tộc từ trước khi Vương Quốc được thành lập?"

"Ý cậu là từ hơn hai trăm năm trước?"

Có rất nhiều nơi bị phá hủy bởi Ma Thần hai trăm năm trước, nên có rất ít nơi có niên đại hơn hai trăm năm. Vương Quốc, Thánh Quốc, Cộng Hòa và Đế Quốc đều được thành lập trong khoảng hai trăm năm trở lại đây.

"Nếu là vậy, tại sao nó lại được bảo dưỡng kĩ càng trong thời gian lâu như vậy? Mục đích của nó là gì?"

"Có thể nó được yểm ma pháp bảo tồn? Chắc là do ma pháp đã sửa chữa nó."

"Nhân tiện đội trưởng này. Anh có thể ngưng nói chuyện kiểu kì lạ đó, đúng không? Chỉ có chúng ta ở đây thôi mà."

"Hmmm..." Greenham chau mày, và thả lòng người. "Ahh, thiệt mệt quá đi. Cái gì mà mi mi ta ta, thật ngu ngốc."

"Anh đã vất vả rồi. Như cậu ta nói, chỉ có mỗi chúng ta thôi thì đâu có sao đúng không?"

"Nah, không làm vậy được, cái kiểu nói năng cứng nhắc đó khiến tôi trông như một worker có năng lực. Sẽ khá phiền phức nếu đổi qua đổi lại, không phải sao? Các cậu không biết chính sách làm việc của tôi à?"

Greenham đáp lại nụ cười khổ của các đồng đội bằng một nụ cười khổ của chính mình.

Greenham vốn là con thứ ba của một nông dân ở Vương Quốc. Nhưng mọi người thường nói, nếu nhiều người cùng chia đất làm ruộng, thì sau vài thế hệ, phần đất mà mỗi người có thể kế thừa sẽ dần nhỏ lại. Nông sản mà mỗi gia đình có thể thu hoạch cũng giảm theo. Đó là lý do mà con cả sẽ được thừa kế mảnh đất, con thứ có thể làm phụ giúp, những những đứa khác sẽ chẳng có gì cả. Việc họ chuyển tới thành phố để tìm kế sinh nhai là chuyện thường.

Tuy nhiên, Greenham được ban cho một cơ thể khỏe mạnh, và nó đã làm việc tốt. Nhưng nói cho cùng thì anh vẫn chỉ là một nông dân gần như chẳng có tí giáo dục nào, trong cả đọc, viết và cả phép tắc lịch sự.

Đúng là worker chỉ chú ý vào năng lực và hoàn thành yêu cầu được giao, chứ không phải phép tắc. Tuy nhiên, nó không được tốt cho lắm với một trưởng nhóm như anh. Anh cũng khá cố gắng trong khoản đó, nhưng không giống như tài năng anh có với cơ thể mình, anh không có tài ăn nói và cứ thế bỏ qua. Greenham giữ vị trí trưởng nhóm vì được đánh giá cao trong tất cả các phương diện khác. Tuy nhiên, để không làm mất mặt những đồng đội của mình, Greenham bắt đầu nói chuyện một cách kì cục.

"Nói chuyện một cách kì cục cũng bình thường như một cách để giới thiệu cho nhóm của tôi." Đó là những gì anh muốn khách hàng của mình nghĩ.

Mặc dù vậy, người ta vẫn thường khinh rẻ anh. Tuy nhiên, hình tượng đó so với hình ảnh nông dân quèn vẫn còn tốt chán.

"Được rồi, giờ nghỉ đã hết. Tới đi các chàng trai."

Greenham nhắc nhở và mọi người bắt đầu đi mà không phàn nàn tiếng nào.

Đầu tiên là người đạo chích cẩn trọng vào trong hầm mộ để tìm bẫy.

Nhóm còn lại đặt những thanh kim loại dày vào giữa cánh cửa để nó không bị đóng sập hoàn toàn nếu có một cơ chế đóng cửa nào đó. Để tránh ánh sáng lộ ra ngoài, cánh cửa được đóng lại một nửa. Trong khi người đạo chích thận trọng kiểm tra căn phòng, Greenham và những người khác không hề hạ thấp cảnh giác. Ánh sáng vẫn còn đó. Vẫn rất có thể họ đã bị để ý.

Trong khi Greenham và những người khác hạ thấp mình quan sát xung quanh, người đạo chích đi tới khu vực dưới tấm biểu ngữ và quan sát nó một chút. Sau khi hạ quyết tâm, anh ta đưa tay chạm tấm biểu ngữ, và hoảng loạn rụt tay lại ngay lúc vừa chạm vào.

"Không có vấn đề gì cả, mọi người vào đi."

Người đạo chích nhìn về phía Greenham và những người khác đồng thời chỉ vào tấm biểu ngữ.

"...Thứ này thực sự rất có giá, được làm từ sợi vàng đấy."

"Hảảảả!? Sợi vàng? Cứ để nó như thế, đầu bọn này có vấn đề à?"

Tất cả bọn họ đều giật nãy lên ngạc nhiên. Mọi người tập trung lại dưới tấm biểu ngữ và lần lượt chạm vào nó. Cái lạnh dưới ngón tay họ chắc chắn là của kim loại.

Nhìn qua nó có thể thấy đánh giá của người đạo tặc là chính xác. Từ kích thước, trọng lượng và giá trị nghệ thuật, thứ này phải đáng giá cả một gia tài.

"Khách hàng của chúng ta trúng vụ này rồi. Mặc dù thù lao đầy đủ của chúng ta, đúng hơn là của cả bốn nhóm vẫn chưa được tính, nhưng nơi này chắc chắn có cả núi kho báu."

"Chúng ta mang nó theo chứ?"

Greenham trả lời câu hỏi.

"Nó to quá, và nặng nữa. Hãy quay lại lấy nó sau, có phản đối gì không?"

"Không. Mang thứ này theo cũng khó thật. Kết quả kiểm tra cũng không có cạm bẫy hay cửa ẩn gì cả."

"...Vậy thì, mời."

Greenham gật đầu với một ma lực hệ ma pháp sư. Đồng đội của anh đáp lại bằng cách niệm thần chú.

" Detect Magic -Tôi không thể phát hiện bất kì cạm bẫy ma pháp nào cả. Chúng ta có thể bỏ qua khả năng có ai đó đang nấp với ma pháp ẩn nấp.

Ánh mắt họ hướng vào quan tài đá ở giữa căn phòng.

Người đạo chích dành khá nhiều thời gian để điều tra và kết luận rằng không hề có cạm bẫy nào cả.

Greenham và người chiến binh gật đầu với nhau, bắt đầu mở nắp quan tài. Tưởng chừng sẽ nặng vì nó khá to, nhưng kết cục nó lại nhẹ hơn họ nghĩ. Họ dùng quá nhiều sức đến nỗi tí nữa thì té ngửa.

Nắp quan tài được mở, để lộ vô số ánh sáng lấp lánh bên trong.

Vàng, bạc và đá quý đủ màu, cùng với vô số trang sức lấp lánh, cả trăm đồng vàng rải rác tứ tung.

Họ đã mong chờ thứ gì đó ngon lành sau khi nhìn tấm biểu ngữ, nhưng cảnh này vẫn khiến cho Greenham cười toe toét. Người đạo chích đang quan sát thận trọng cầm một món lên -một cái vòng cổ bằng vàng.

Đó là một mẩu trang sức hoàn hảo. Nó trông như một cái vòng cổ bằng vàng đơn giản, nhưng khi nhìn kĩ mới thấy, chuỗi dây có những hình chạm khắc rất đẹp.

"...Tính thấp lắm thì cũng cả trăm đồng vàng. Nếu gặp đúng người, có khi có thể được cả trăm rưỡi."

Phản ứng của mọi người khi nghe ước tính có sự khác biệt. Người thì huýt sáo còn kẻ thì cười nhe răng. Một điểm chung là sự phấn khích và ngọn lửa tham vọng đang cháy trong mắt họ.

"Chúng ta sẽ nhận được thêm một nửa số này là năm mươi đồng vàng. Mười đồng mỗi người, một khoảng thưởng thêm đáng sợ."

"Thật vậy...Có khi di tích này là cả một kho báu kếch sù."

"Không thể tin được. Thật không thể tin được."

"Thật. Quá lãng phí khi cứ để mớ kho báu này ở đây. Hãy dùng chúng thật tốt nào."

Vừa nói, người phù thủy vừa cầm lên một chiếc nhẫn với viên hồng ngọc lớn và hôn lên viên đá quý.

"To quá-"

Người tu sĩ nhúng tay vào, cầm lên những đồng vàng và thả xuống.

Âm thanh trong suốt của những đồng vàng va vào nhau kêu leng keng.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những đồng vàng này trước đây. Chúng từ thời đại và vùng đất nào nhỉ?"

Dùng dao khía nhẹ lên mặt đồng vàng, người đạo tắc thở dài nói:

"Đây là vàng nguyên chất. Chỉ khối lượng cũng đã gấp đôi bình thường, giá trị của nó hẳn còn cao hơn thế dựa vào giá trị thẩm mỹ."

"Thật vậy -Kukuku..."

Tiếng cười phát ra từ nhóm người không thể làm gì khác ngoài việc cười.

Chỉ chia mớ tài sản ở đây thôi cũng đã là một khoản không hề nhỏ chút nào.

"Mọi người, hãy cảm tạ thần linh sau đi. Lấy những gì có thể mang theo và đi tới mục tiêu chính thôi. Phần của chúng ta sẽ mất nếu đến chậm đấy."

"-Ho!"

Greenham nhận được một lời đáp đầy tinh thần, ngập tràn hứng khởi và sự hăng hái.

Phần 4

Đại lăng tẩm được đặt ở vị trí trung tâm của di tích. Những bức tượng chiến binh khổng lồ trông như thể sẽ sống dậy bất cứ lúc nào được đặt quanh hầm mộ lớn giống như những hiệp sĩ đang bảo vệ nhà vua. Hekkeran giấu mình ở chỗ chân bức tượng chiến binh nhìn chằm chằm về hướng một trong những hầm mộ nhỏ hơn.

Sau một chốc, Hekkeran để ý thấy năm người chạy ra từ hầm mộ nhỏ. Họ chạy nhanh nhưng vẫn chú ý ẩn mình, Hekkeran cứ tưởng rằng có ai đó đang theo dõi họ hay có gì đó kì lạ đã xảy ra. Cuối cùng, sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều ổn, Hekkeran thở phào nhẹ nhõm.

Cậu phát tín hiệu bằng cách ló đầu ra từ bóng của bức tượng khổng lồ và Greenham lập tức chạy tới hay khi đã nhìn thấy cậu.

"Anh trễ đấy Greenham."

"Cám ơn vì đã chờ lâu đến vậy."

"Chúng ta không có quyết định giờ tập trung lại nên không sao. Thay vào đó hãy đổi vị trí và quyết định sẽ làm gì tiếp theo thôi."

Hekkeran cúi người và dẫn đường một cách thận trọng.

Được vài bước, Greenham hỏi.

"Chỉ muốn hỏi chút thôi, nhóm của cậu có tìm thấy kho báu gì không?"

Không thể giấu nổi sự thích thú và nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, cậu vừa cười vừa nói:

"Tất nhiên, đầy ứ hự luôn. Anh già cũng nói y chang."

"Mọi người cũng vậy à. Tới nghĩa trang này đúng là quyết định đúng đắn."

"Đúng đấy. Tôi biết ơn con người vĩ đại được chôn ở đây quá đi mất."

"Hmm. Nên là vậy, nhưng mà chúng ta đã tìm được quá nhiều châu báu rồi, có khi nên xét đến khả năng rằng sẽ chẳng còn gì ở chỗ mà chủ nhân ngôi mộ này được cả nhỉ??"

"Chà, tôi cá là sẽ còn nhiều hơn nữa cơ."

"Hmm -cá bao nhiêu đây?"

"Tuyệt. Lát nữa tôi sẽ tìm thêm và tôi sẽ lấy cả một khoản kha khá của a nữa. Vậy là tốt nhất. Ah, vấn đề là cả hai chúng ta đều đang đặt cược cho cùng một bên."

Hai người họ chẳng nói chẳng rằng, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Đúng vậy. Nhân tiện, cái gì thế kia?"

Trước mặt Greenham, bên cạnh chân của bức tượng khổng lồ là một thứ gì đó trong như một bia đá tưởng niệm.

"Đó hả?"

Hekkeran vẫn không dừng lại, cùng lúc trả lời Greenham. Những từ viết trên bia đá là thứ mà cả ba nhóm đến trước anh chưa từng thấy trước đây. Họ hy vọng dù chỉ là mong manh rằng nhóm Greenham có thể biết.

"Cái gì đó giống như bia đá tưởng niệm, được khắc mấy thứ có thể là từ ngữ."

"Được khắc mấy thứ có thể là từ ngữ? Sao nghe lờ mờ thế?"

"Nó là ngôn ngữ không xác định. Không phải ngôn ngữ của Vương Quốc hay Đế Quốc, hay thậm chí là những cổ ngữ ở gần khu này. Nhưng tôi có thể đọc được số 2."

"Số? Theo lý thường thì có thể là năm mà nơi này được xây dựng. Nhưng mà chỉ một số thì ít quá."

"Arche nghĩ nó có thể là mật khẩu cho thứ gì đó trong khu di tích...Thôi, cứ để trong đầu được rồi."

"Ừ, quyết định vậy đi."

Sau khi băng qua những bước tượng khổng lồ và trèo lên dãy tường nghiêng nghiêng dài và hẹp được xếp từ những quan tài đá, họ thấy một lối đi mở sẵn.

"Mùi hôi thối của xác chết."

"Ahh. Là nó, ta vẫn hay ngửi thấy cái mùi này từ đám sương mù dày đặc ở bình nguyên Kattse."

Greenham mở giọng nhỏ nhẹ đồng tình với Hekkeran.

Nó không phải là một mùi quá mạnh tới mức buồn nôn, nhưng mùi của sinh vật bất tử lại đi kèm với cái lạnh ở trong nghĩa trang phả tới.

Cả nhóm tự trấn tĩnh lại mình và nhìn thấy một không gian rộng lớn bên trong khi bước vào. Vô số nền đá được đặt ở hai bên trái phải, ở đầu bên kia là cầu thang đi xuống. Cánh cửa dẫn xuống dưới được mở rộng và bầu không khí bất an từ bên trong tràn ra.

"Lối này."

Với Hekkeran dẫn dường, Greenham và những người khác đi xuống cầu thang.

Ở dưới cầu thang là phòng chôn cất với một cánh cửa ở phía bên kia. Ngoài ra chẳng còn có cánh cửa nào cả.

Nó hẹp hơn hẳn so với hầm mộ ở trên, nhưng vẫn còn rộng rãi chán. Nhóm 'Foresight' của Hekkeran, "Thiên Vũ' của Eruya và nhóm của Parupatra cũng đều ở đây cả.

"Tốt lắm, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Kế hoạch là chia ra và thu thập thông tin. Có ý kiến gì mới sau khi tìm kiếm các hầm mộ không?"

Nói xong, Hekkeran nhìn qua một lượt những người đang tập trung ở đây. Xem chừng không có ý kiến gì mới cả. Là dục vọng đang lấp lánh quanh họ hay chỉ đơn giản là do phản quang? Chả biết, nhưng mắt của mọi người rất sinh động. Tất cả có vẻ đầy thích thú và không thể chờ để được đi vào trong nghĩa trang.

"Có đề nghị này. Nhóm của tôi sẽ kiểm tra cửa ẩn và tìm kiếm bên ngoài."

Đó là lời của trưởng nhóm họ, nhưng xem ra các thành viên có chút không vui. Hẳn là vì đống châu báu mà họ đã thấy. Họ không thể đồng ý dù nó là ý kiến của một trưởng nhóm dày dạn kinh nghiệm. Chắc họ đang tưởng tượng cảnh cả đống kho báu bay đi ngay trước mặt đây.

"Cậu thấy sao? Chúng ta đã tìm kiếm trên bên mặt rồi, nhưng vẫn chưa kĩ càng. Có khả năng là có một trong những hầm mộ nhỏ có mật thất dẫn vào trong, đúng không? Phần còn lại của nghĩa trang không đáng để khảo sát sao?"

"Lão đại có lý đấy. Ta nghe nói kể cả di tích Sasasharu trong lời mà các thi sĩ vẫn ngâm nga cũng có mật đạo dẫn thẳng vào trung tâm di tích nằm ngay cạnh lối vào đấy."

"Ah, Greenham. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả con đường trên căn phòng này, nhưng không hề thấy mật đạo nào cả."

"Thế nên ta mới đề nghị việc này. Để bù lại việc nhóm ta phải chịu công việc thiệt thòi này, hay là hãy chia cho ta một phần các ngươi tìm được ở tầng này. Yup, mười phần trăm mỗi nhóm thì sao? Và ngày mai, hãy để nhóm ta xuống tầng dưới nữa đầu tiên?"

"Ta không có phản đối với đề nghị này."

Người đầu tiên lên tiếng là Greenham. Một lúc sau Hekkeran cũng đồng ý.

"Tốt, mọi người đều đã đồng ý! Còn ngươi thì sao Uzruth?"

"Tôi thấy không thoải mái lắm, nhưng mà chỉ có mười phần trăm nên, vậy đi."

Lão đại chỉ đơn giản cười vào giọng nói mỉa mai của hắn. Cuối cùng thì chính Eruya lại là kẻ tỏ vẻ khó chịu sau khi thái độ giả tạo của hắn lại chẳng được đáp lại.

"Ah, Lão đại. Có thể tiện đường cho tôi nhờ chút không. Chúng tôi tìm thấy một biểu ngữ làm bằng sợi vàng trong hầm mộ chúng tôi tìm, nhưng trông nó hơi quá khổ để mang theo. Có thể phiền ông mang nó về không?"

"Ta đồng ý với Hekkeran. Có hơi phiền hà, nhưng ông có thể giúp chúng tôi không?"

"Đã vậy thì, mang theo cái của tôi nữa."

Eruya hất cằm ra hiệu với một trong số các yêu tinh, và cô ta lấy ra một mảnh vải lớn đặt xuống đất, cả thân người lảo đảo vì sức nặng của nó.

"Hiểu rồi. Ngoài ra, còn có thứ gì muốn ta bảo quản hay mang về nữa không?"

Không có câu trả lời.

"Tốt lắm! Vậy như đã đề nghị, nhóm của tôi sẽ tìm kiếm phía trên. Hãy cẩn thận. Có thì để lại cho ta vài món có giá trị càng tốt."

"Haha, bọn tôi sẽ chẳng để lại một xu nào ngoài vài con quái vật cho ông."

Sau một tràng cười, Hekkeran hỏi những người khác: "Chúng ta đi chứ?"

Mọi người đồng tình ngay lập tức. Tất cả bước tới trước với đôi mắt rực sáng bởi dục vọng và chờ đợi, đặt bước chân đầu tiên vào khu di tích không xác định -một lăng mộ ngầm vĩ đại.

Cánh cửa mở ra, chỉ có duy nhất một lối đi xuống dưới. Đúng như dự đoán, lối đi đã được giữ gìn sạch sẽ.

Không hề tìm tháy chút gỉ sắt và rong rêu trên lối đi bằng đá, trên tường có vài lỗ hõm vào, bên trong có một sinh vật hình người được quấn trong đồ chôn cất. Phảng phất không phải mùi đặc trưng của xác chết, mà là không khí lạnh lẽo và mùi của undead.

Có ánh sáng trắng xanh trên trần nhà cách nhau một khoảng nhất định. Tuy nhiên, vì khoảng cách giữa chúng khá lớn, nên con đường khá tối tăm. Ánh sáng cho phép cho đi lại thoải mái, nhưng lại mờ mờ ảo ảo đủ để họ bỏ qua cái gì đó. Sẽ thật nguy hiểm nếu họ không có nguồn ánh sáng dự phòng.

"-Rob. Có bất kỳ phản ứng undead nào từ cái xác không?"

"Không, chẳng có gì cả."

Arche cám ơn Rob và bước về phía cái xác trong túi đựng xác, dùng dao mở nó ra. Sau khi thấy hành động của cô, những nhóm khác cũng cử ra một hai thành viên để điều tra về thi thể trong túi đựng xác.

"...Dựa vào chiều cao và cấu tạo, có khả năng cao đây là con người. Một người trưởng thành."

"Nó không mặc quần áo nên thật khó để nói di tích này từ thời kì nào."

"Nhưng di tích này chưa đầy bí ẩn. Kiến trúc, phương pháp mai tang và thời kì đều không rõ. Có khi nó có từ sáu trăm năm trước chăng."

"-Nếu là vậy, đây sẽ là một phát hiện lịch sử."

Với những người làm công việc khảo cổ, đấy sẽ là chủ đề đáng để bàn tán, nhưng họ ở đây là để làm việc.

Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Hekkeran và Greenham, họ nhanh chóng tuyên bố kết luận điều tra "Thời kì và bối cảnh của khu di tích vẫn còn là bí ẩn."

"Hiểu rồi. Chúng ta đi tiếp chứ? Cá nhân tôi muốn chém vài con quái quá."

Đồng ý với Eruya đang bất bình, cả nhóm tiếp tục đi tới nhưng lại dừng lại ngay.

Tư thế sẵn sàng rút vũ khí.

Tiếng khớp xương kêu lên phía trước.

Nhờ ánh sáng trên trần nhà, họ có thể thấy hình dáng con undead ở trước.

Sau khi lại gần và xác định kẻ địch, các worker nhao nhao lên như thể vừa thấy thứ gì đó thật khó tin và nhỏ giọng bàn tán.

"Không phải hơi..."

"Này, thật đấy à..."

"Eh? Chỉ là những con skeleton sao?"

Vừa lúc ai đó kêu tên con quái vật lên, cả nhóm không thể nhịn nổi nữa và phá lên cười.

"Này này này!! Đừng nói là chỉ có mấy con skeleton thôi nha? Chúng ta có nhiều người mà?"

Bề ngoài của quái vật xương khô trông đều giống nhau, nên khó mà biết được mấy con này là loại gì.

Tuy nhiên, có thể dễ dàng đánh giá lũ này chỉ là bọn bình thường qua luồng khí chúng tỏa ra.

"Dù là để do thám thì cũng nên gửi mấy con mạnh hơn chứ -Tôi hiểu rồi! Chẳng có quái vật nào đang điều khiển lăng mộ này cả, hoặc là chúng không đủ giỏi để đoán chúng ta mạnh thế nào. Hay chúng chỉ là lũ đần thậm chỉ chẳng biết là chúng đã bị xâm nhập!"

Họ cười không ngừng nghỉ.

"Eh, không thể nào chỉ có skeleton không. Hay là tất cả kho báu trong di tích đã được đặt trong những hầm mộ ở trên bề mặt rồi?"

"Thế thì tệ thật."

Với những worker ngang hàng với các mạo hiểm giả mithril, skeleton là quá yếu. Mà thậm chí số lượng worker lại còn đông hơn nữa.

Đứng trước sáu con skeleton, họ nhìn nhau xem thử ai sẽ ra tay.

"Tôi không muốn đi."

Eruya tuyên bố. Cũng dễ hiểu hắn cảm thấy thế nào.

"Vậy ta sẽ đi."

Greenham nói và bước tới trước.

Tâm trí yếu ớt của lũ skeleton dường như đang nghĩ về việc gì đó. Có lẽ chúng đang nghĩ rằng chúng áp đảo chiến binh cô độc kia. Hay có lẽ chúng đang suy xét chuyện gì khác.

Lũ skeleton đồng loạt tấn công và-

Chúng dễ dàng bị đập tan bởi cú vung rìu và khiên.

Chỉ mấy có mấy giây. Có khi ít hơn.

Đập vỡ sáu con skeleton và dẫm lên đống tàn dư, Greenham thở dài như thể mệt mỏi lắm. Không phải là vì mệt mỏi sau trận chiến, mà vì sự thật là đối thủ đầu tiên trong di tích vĩ đại này lại quá yếu, chủng loài undead thấp nhất -skeleton.

"Mỏng manh làm sao, chỉ có mấy con skeleton. Có thể là vậy, nhưng sẽ là ngu ngốc nếu bất cẩn đấy. Cứ nghĩ là có thể một con undead thật mạnh sẽ nhảy ra và tiến tới một cách thận trọng!"

Mọi người tập trung lại sau khi nghe Greenham nói và đi tiếp -vào sâu trong di tích. Trong lòng họ tràn đầy dự đoán về một kho báu nằm phía trước.

♦♦♦

"Í da í da, vậy là họ đi rồi hử."

"Ừ. Họ có thể là worker, nhưng hiện tại chúng ta đang làm việc chung, nên họ sẽ là bạn đồng hành với chúng ta trong vụ này. Sẽ thật tuyệt nếu họ trở về an toàn...Momon-san, anh nghĩ thế nào?"

"-Tất cả bọn chúng sẽ chết."

Ainz trả lời với giọng trầm, khiến cho trưởng nhóm mạo hiểm giả đứng hình.

Ồ không, mình đã nói ra suy nghĩ của mình-

"Eh, oh, ý tôi là phải chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp. Chúng ta đang nói về một khu di tích chưa từng được biết tới. Chẳng biết được rồi họ sẽ gặp phải những nguy hiểm thế nào. Hy vọng quá nhiều sẽ dẫn đến thất vọng càng nhiều."

"Tôi hiểu rồi, ra là vậy...Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng."

...Mình chỉ nói đại ra vậy, và cậu ta đồng ý với mình? Chà, mà vậy cũng tốt.

Trưởng nhóm cúi đầu như vậy bởi vì anh ta mù quáng nghĩ rằng những lời mà người đàn ông cấp Adamantite nói là chính xác.

Nỗ lực của Ainz -những lời đáp đầy thiện chí và thái độ thân thiện trong suốt chuyến đi tới Nazarick đã có kết quả.

"Vậy theo như đã dự định, tôi sẽ đi nghỉ trước."

Ainz hướng về phía căn lều của mình -tất nhiên là dùng chung với Narbel. Vì nó cách khá xa, có vài người cho rằng đó là để người khác không nghe thấy tiếng rên. Hay đúng hơn, đó là những gì họ nghe từ người trưởng nhóm vừa nãy.

So với những worker, anh ta cảm thấy so với một mạo hiểm giả như Momon thì có thân tình đồng chí hơn, và anh ta chia sẻ những thông tin có được từ các worker một cách thoải mái.

Ainz và Narbel đóng lối vào lều sau khi vào trong. Họ ngó ra ngoài đề phòng và không có ai có vẻ đang nhìn theo họ. Thật ra là có người đang cố tình làm bộ không quan tâm.

"...Mặc dù họ nói đây là ổ tình, nhưng không thẳng thừng bác bỏ nó quả là nước cờ chuẩn. Họ chẳng nghi ngờ gì ngay cả khi lều của chúng ta nằm ở khá xa, họ không hề để ý tới nơi này và cũng không hề đến gần."

Cũng có mặt xấu nữa, nhưng nói chung là lợi ích vẫn nhiều hơn.

Ainz cởi giáp mũ và để lộ khuôn mặt xương xẩu của mình.

"Vậy thì, Nabe...À không, Narberal. Ta sẽ trở về Nazarick và gửi Pandora's Actor đến thay thế như kế hoạch. Nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc đó, hãy tự mình giải quyết."

"Tuân lệnh, Ainz-sama."

"Erm. Liên lạc với ta nếu có bất cứ chuyện gì."

Ainz hủy bỏ ma pháp tạo nên bộ giáp và vũ khí, khối lượng từ chiếc giáp mũ cũng biến mất khỏi tay. Cảm giác tự do khi gỡ bỏ áo giáp khiến Ainz thốt lên 'ah' trong nhẹ nhõm, mặc dù nó cũng chả khó khăn gì với anh. Nó cũng giống như lý do mà anh vẫn xoay vai gì nó chẳng hề căng cứng tí nào. Tất cả chỉ là những tàn dư từ thời anh vẫn còn là con người.

"...Chà chà."

Những tàn dư của cảm xúc loài người đôi lúc thật phiền phức.

Nếu cậu có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, mọi việc đã khác bây giờ. Tuy nhiên, nếu mất đi tất cả những tàn dư của cảm xúc con người, anh sẽ không còn yêu Nazarick nhiều như bây giờ nữa. Ước muốn mà con người Suzuki Satoru đã dành cho bạn bè của anh ta cũng sẽ biến mất ngay.

Vừa cười khổ sở, Ainz vừa niệm ma pháp. Suy nghĩ về tàn dư của nhân tính đã rời khỏi tâm trí cậu. Ainz không phải là kẻ có tài có thể tập trung vào hai ba việc một lúc. Cậu cần bỏ tất cả những gì nằm ngoài lo lắng của mình sang một bên.

Thần chú là [Greater Teleportation].

Vì đang đeo chiếc nhẫn, Ainz có thể đi qua lớp phòng hộ của Nazarick, đi thẳng tới Throne room.

"Chào mừng ngài trở về, Ainz-sama."

Chỉ ngay sau đó, giọng một người phụ nữ xinh đẹp đã chào đón sự trở lại của anh.

"Ta đã về, Albedo."

Người phụ nữ đang cúi đầu thật sâu ngẩng đầu lên, một nụ cười nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô nhìn thẳng vào Ainz- như thể chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác.

Ughh...

Nhìn thấy con ngươi vàng chứa đầy tia tình ái, cậu không thể không nổi hết cả da gà. Nhưng cậu không thể có một thái độ không xứng với Ainz Ooal Gown, kẻ thống trị Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Ainz kiềm nén cảm giác đang yếu đi trong suốt khoảng thời gian im lặng và giả vờ ho.

"Đúng như kế hoạch, những kẻ xâm nhập đã ở đây. Không, có lẽ chúng đã ở bên trong rồi. Chuẩn bị tiếp đón chúng thế nào rồi?"

"Chuẩn bị đã xong xuôi ạ. Những vị khách chắc chắn sẽ rất vui mừng."

"Ta hiểu...Albedo. Ta đang chờ xem sự phấn khởi của họ đây."

Cậu bước về phía trái tim của Nazarick, Throne Room. Albedo theo ngay phía sau.

Albedo chỉ có đúng một mệnh lệnh liên quan đến những kẻ xâm nhập lần này. Đó là tiến hành kiểm tra hệ thống phòng thủ.

Nơi đặt POPs (TL: ko nhớ cái này là gì...hình như trong mấy vol đầu khi nói về cấu trúc Nazarick có nói...kiểu mấy con quái và bọn trong guild tha ở ngoài về ngồi thả vào trong mê cung thì phải) trong Nazarick và tổ hợp quái vật đều được hoàn thành bởi những đồng đội cũ của anh, và phải nói là đã làm khá tốt. Nhưng theo tình hình hiện tại, khó có thể nói rằng sự sắp đặt tốt hơn không tồn tại.

Vì vậy việc kiểm tra hệ thống phòng thủ là cần thiết. Và họ có thể làm điều đó lúc này.

"...Bọn xâm nhập quá mỏng manh nên dĩ nhiên chúng ta sẽ chẳng kiểm tra được tất cả. Nhưng hi vọng chúng ta có thể học được điều gì đó từ vụ này."

"Đã hiểu. Em hứa sẽ không làm ngài thất vọng, Ainz-sama."

"Tốt. Cô đã biết đấy, tránh dùng những cạm bẫy tiêu tốn tiền bạc như phun khí độc hay cơn lũ undead, cố gắng dùng POPs và cạm bẫy từ bọn nô lệ. Có vấn đề gì không?"

Ainz gật đầu đáp lại nụ cười của Albedo.

"Tốt lắm, trong lúc này, hãy thư giãn một chút. Các Thủ vệ hiện đang làm gì?"

"Vâng. Ngay lúc Ainz-sama trở về, em đã chỉ thị cho họ tập trung lại. Có ổn không khi cho phép họ vào theo như mệnh lệnh họ đã nhận ạ?"

"Cho phép. Càng đông càng vui."

Trước ngai vàng mà Ainz đang ngồi là vô số thứ giống như màn hình TV trôi nổi giữa không trung. Mỗi cái hiển thị một phần khác nhau của Nazarick. Albedo là người điều khiển để chúng chiếu những gì mà Ainz muốn xem.

Tiếp theo sẽ là Albedo biểu diễn việc điều khiển mạng lưới phòng thủ. Ainz không chắc chắn cho lắm về những thay đổi giữa lúc này và trước đây.

...Để vận dụng hết đợt huấn luyện này, mình cũng phải học vài điều từ những hình ảnh được chiếu. Nếu có buổi họp chia sẻ sau chuyện này thì sẽ hơi bị tệ đấy.

Ainz là chúa tể của Nazarick. Một người như vậy làm sao có thể không hiểu biết gì về hệ trống phòng thủ so với thuộc cấp của mình?

"Chỉ để phòng ngừa, ta muốn hỏi. Sẽ không có cơ hội để khởi động 'Ariadne', đúng không?"

Ainz mở bảng điều khiển và điều khiển con trỏ, kiểm tra vấn đề anh vừa hỏi.

"Ta không nghĩ là sẽ có khả năng chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, ta muốn xác nhận liệu Ariadne có được kích hoạt không nếu lũ xâm phạm bị nhốt lại?"

Ainz nhớ về bài Q&A trong Yggdrasil mà anh đã đọc trong quá khứ, không, là giải thích bản cập nhật bởi nhà phát triển.

"Chắc là không...hẳn là vậy rồi...Ta nghĩ là như vậy."

Dù rằng đó là trong Yggdrasil, nhưng chẳng có gì đảm bảo là luật đó vẫn áp dụng cho thế giới này. Ngay cả sự tồn tại của Ariadne cũng không được xác thực.

"Chuyện gì xả ra nếu chúng ta khiến chúng tự làm việc đó?"

"Có thể nó sẽ không kích hoạt, nhưng xét về tổn thất nếu nó xảy ra, ta đã quá sợ và chưa bao giờ thử nó."

Hệ thống Ariadne.

Một hệ thống kiểm tra tình trạng của cứ điểm.

Có một cách đơn giản để tạo nên một pháo đài bất khả xâm phạm: Bịt kín lối vào, và sẽ chẳng ai có thể vào trong. Chỉ cần vùi toàn bộ Nazarick xuống lòng đất là đủ. Nhưng ở trong game, chuyện này không được phép.

Để tránh người ta xây dựng căn cứ như vậy, hệ thống giám sát Ariadne tồn tại.

Phải có một đường từ cửa vào dẫn đến trung tâm của căn cứ. Những thứ khác mà Ariadne kiểm tra là khoảng cách mà một người có thể di chuyển bên trong, có bao nhiêu cánh cửa và hàng tá luật về kiến trúc khác.

Những mê cung vi phạm quy tắc sẽ bị cắm cờ bởi hệ thống Yggdrasil và bị phạt. Ngân quỹ của Guild sẽ bị giảm đi một cách thấy được.

Với Nazarick, vấn đề tương tự đã được giải quyết bằng tầng 5 và 6 -Họ phải chi cả đống tiền để mở rộng mê cung nhằm duy trì nó.

Ainz điều khiển màn hình đang hiển thị những worker.

"Chậc! Tốt lắm, cuối cùng cũng tới lúc bọn chúng lên hình. Làm ta chờ lâu quá."

Cảm giác không vui tới với Ainz khi anh nhìn thấy thành trì mà mình cùng với các chiến hữu làm ra bị vấy bẩn bởi bàn chân nhơ nhuốc của lũ xâm phạm. Mặc dù cảm xúc của anh đã bị đè nén lại nếu nó vượt quá mức, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn khiến sự nóng ruột của anh nguội hẳn.

"Albedo. Không để cho bất cứ tên nào trốn thoát."

"Dĩ nhiên. Xin hãy vui vẻ xem số phận của lũ trộm đột nhập và vùng đất của các Đấng Tối Cao. À...Chúng ta nên chọn vật thí nghiệm nào để thí nghiệm ạ?"

"Ah, đúng nhỉ. Ta đã cãi nhau với lão già này. Gã đang đi này cũng thế. Nhóm này không thích hợp để tập luyện. Hãy loại bỏ chúng trước."

Ainz chỉ tay vào một màn hình mà Albedo thấy được.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-Chương 3: Lăng Mộ Lớn

Phần 1

Đội worker Green Leaf, dẫn đầu là Parupatra, còn đang mải đắm mình trong tham vọng, dần tách khỏi đám đông và đứng trên đỉnh cầu thang đi xuống lăng tẩm để thăm dò khu vực xung quanh

Như thể lăng mộ này được phủ dưới lớp tuyết trắng, không một sự sống nào có thể cảm nhận và mọi thứ dường như đã chết, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và ánh sao. Trong khi bước trên từng bậc cầu thang, toàn đội hỏi:

" Lão đại, ngài không nghĩ rằng chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội sao ? Chúng ta đã có thể nhường việc trinh sát mặt đất cho nhóm khác"

" Quả thật như vậy. Ngoại trừ nhóm của tên khốn kia thì trình độ giữa các nhóm còn lại là tương đương nhau. Những gì chúng ta làm được thì Heavy Masher và Foresight đều có thể thế chỗ"

"Vậy thì....."

Parupatra cắt lời đồng đội mình và tiếp tục

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã dành quyền khám phá đầu tiên ngày mai sao? Chúng ta sẽ không bỏ lỡ quá nhiều đâu. Vả lại, cho đến ngày mai thì cuộc thám hiểm khu vực bên trong sẽ kết thúc. Nhóm cuối cùng tiến vào sẽ lỡ hết mọi chiến lợi phẩm và trong trường hợp tệ nhất, bị mắc kẹt với nhiệm vụ canh phòng"

"À..."

"Sẽ quá rủi ro nếu như chúng ta là người đầu tiên đi vào môt nơi bí ẩn như thế này. Bọn họ sẽ là những chú chim kim tước bé nhỏ của chúng ta. Ta mong rằng bọn chúng sẽ an toàn trở về"

Parupatra quay sang với đôi mắt lạnh giá. Ánh mắt ông hướng đến chỗ các worker chuẩn bị tiến vào lăng tẩm đang đứng. Vẻ mặt đầy vẻ khinh miệt đó không hợp với hình ảnh nhẹ nhàng và vui tính thường thấy ở người đàn ông mang danh "lão đại". Điều này có thể bất ngờ với những người không biết nhiều về ông nhưng đồng đội ông hiểu rõ.

Lão già tên Parupatra là một người rất thận trọng. Ông là kiểu người sẽ chỉ đi qua cầu sau khi đã kiểm tra hai lần. Đó là cách đã giúp ông sống sót trong thời gian dài với tư cách là một mạo hiểm giả và thậm chí ông đã từng tiêu diệt được một con rồng. Ngược lại, ông cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội do tính cách thận trọng của mình. Mặc dù vậy, do đến giờ ông chưa từng để mất một người đồng đội nào, ông nhận được sự tín nhiệm của toàn đội

Cho dù mạng người là thứ quý giá nhất, chút sự tiếc nuối vẫn còn vương vấn khi họ nghĩ đến đống chiến lợi phẩm họ có thể bỏ lỡ

" Nhưng có khả năng chúng ta sẽ tìm thấy nhiều vật phẩm rất đáng kinh ngạc. Chắng phải nó xứng đáng với những rủi ro sao ?"

"Cậu nói không sai, nhưng hãy nhìn xung quanh xem. Các ngươi không thấy là nó quá sạch sẽ sao ? Nếu có thứ gì đó đang lau dọn chỗ này thì cũng sẽ có khả năng quái vật sẽ đột ngột xuất hiện. Tốt nhất chúng ta nên để các nhóm khác tìm hiểu trước xem có những loại quái vật nào nơi đây. Thú thực, ta không hề thích những nhiệm vụ này một chút nào. Có quá nhiều điều chúng ta chưa biết"

Một đồng đội của Parupatra cẩn thận đáp lại lời phàn nàn của ông

"Nhưng ngài vẫn nhận nhiệm vụ này"

"Đấy là do các đội khác cũng nhận lời. Trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta có thể dùng họ làm mồi nhử để tẩu thoát"

Toàn đội bước xuống khỏi cầu thang

" Vậy đó là lí do ngài gợi ý việc trinh sát mặt đất? Để chúng ta có thể chạy trước khi nghe thấy tiếng hét của họ?"

"Đó là một phần. Nhưng với ta, đây là một canh bạc ... Như các cậu đã nói, chúng ta có thể bỏ lỡ mất nhiều chiến lợi phẩm. Sẽ an toàn hơn nếu có thêm thông tin nhưng chúng ta vẫn không rõ liệu chiến lợi phẩm có xứng đáng với những rủi ro mà chúng ta có thể phải đối mặt. Nếu các cậu đúng thì xin hãy cho ta xin lỗi"

" Đừng suy nghĩ nhiều quá, lão đại. Chúng tôi đều tin tưởng ngài. Suy cho cùng, ngài vẫn thường luôn chính xác"

"Vả lại, cho dù chúng ta bỏ lỡ hôm nay, chúng ta vẫn có thể kiếm các công việc khác để kiếm tiền. Chính ngài đã bảo, một khi mạng ta vẫn còn thì vẫn sẽ có cơ hội kiếm tiền. Chính vì thế không lí gì chúng ta lại phải xông vào một cách thiếu thận trọng"

" Nghĩ lại, đó là hồi chúng ta vẫn còn trẻ"

" Haha, các cậu có chắc mình không còn trẻ ?"

"Xin đừng đùa như vậy, lão đại. Ngài không nên là người nói câu này" Cả đội cười một cách cay đắng trong khi đang tiến đến một trong những hầm mộ nhỏ

" Nhưng đáng lẽ ta nên bàn bạc với các cậu trước khi đưa ra quyết định. Ta xin lỗi vì đã tự mình quyết định trước"

" Dù gì ngài cũng không thể làm gì khác trong trường hợp đó. Vả lại, ngài là người chúng tôi đã bầu làm thủ lĩnh. Bất kì thứ gì ngài quyết định, chúng tôi đều sẽ nghe theo"

"Mặc dù vậy trông các cậu chẳng vui vẻ gì cả. Sao mọi người cười một cách miễn cưỡng vậy ? Sao cũng được. Hãy hoàn thành cuộc trinh sát thật nhanh chóng và nếu chúng ta còn thừa thời gian, hãy xin ngài Momon thêm buổi đấu tập nữa. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời cho các cậu. Các anh thấy sao ?"

"Tôi vẫn nhỡ rõ hình ảnh hai người giao chiến, đó đúng là trận đấu xứng đáng với một mạo hiểm giả cấp Adamantite"

" Kể cả trong số những mạo hiểm giả cấp Adamantite thì cũng có rất nhiều loại người. Hiện tại, Eight Ripples của Đế Quốc chưa thực sự là một đội đạt đến đẳng cấp Adamantite. Những người như Momon mới xứng đáng với danh hiệu đấy. Một người có thể đạt được những gì ta không thể với tới"

"Lão đại..."

" Hahaha, đừng nghĩ quá nhiều về việc này. Nếu vẫn trong thời đỉnh cao thì ta sẽ cảm thấy ganh tị, nhưng giờ ta chỉ là một lão già. Ta không thực sự ngạc nhiên cho lắm. Ta đã gặp một số mạo hiểm giả cấp adamantite trong đời, nhưng Momon là trường hợp đặc biệt kể cả trong số đó. Ta có cảm giác anh ta là hàng thật"

"Thật sao? "

"Tất nhiên. Nên các anh cũng nên nhờ anh ta kiểm tra kiếm thuật của mình. Nếu các anh vẫn tiếp tục công việc sau khi ta chết, những kinh nghiệm như vậy sẽ trở nên vô giá trong tương lai"

" Tôi không thể tưởng tượng được lão đại chết. Có lẽ ngài sẽ nghỉ hưu một cách yên bình"

"Đúng vậy. Lão đại có thể sẽ sống lâu như Paradyne"

"Hahaha, không, thế là quá sức đối với ta. Ông ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác"

"Quả là một đội tuyệt vời"

Giọng một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện. Phụ nữ duy nhất đi với họ chỉ có hai ngừời thuộc đội Foresight của Hekkeran và ba nô lệ elf thuộc đội Tenmu của Eruya. Nhưng giọng nói này khác hẳn với giọng họ

Cả đội quay lại với vũ khí sẵn trên tay

Một nhóm năm người phụ nữ đang đứng trên bậc cao nhất của cầu thang tiến vào lăng tẩm. Họ đều đẹp một cách không thể tin nổi, nhưng có điều gì đó lạ kì ở họ

Họ đều mặc bộ đồ của hầu gái nhưng nó rất khác so với những gì họ từng thấy. Những bộ đồ đấy toả ánh kim không khác gì áo giáp

" Các người...là ai ? Ta chưa từng thấy các người bao giờ,,,,,Hmm, liệu ở đây có đường hầm bí mật đúng như ta dự tính ?"

"Phụ nữ? Họ đều xinh đẹp không thua gì cô nàng trong nhóm Darkness... Họ không giống như người thường"

" Có vẻ như họ không phải địch.... Nhưng hình như họ không phục vụ cùng một người với chúng ta"

" Ta nên làm gì, lão đại ?"

Đồng đội Parupatra hỏi ông trong khi để mắt đến nhóm người phụ nữ. Đàm phán sẽ là phương án tốt nhất, nhưng không lí gì mọi thứ lại có thể diễn ra suôn sẻ đến vậy

" Chúng ta có cùng quân số.... liệu có cân bằng?"

Sức mạnh của đối phương chắc phải tương đương hoặc nhỉnh hơn họ một chút. Lí do họ không tấn công khi tất cả các worker tụ tập có lẽ do họ chưa đủ mạnh để đấu lại với tất cả mọi người hoặc họ nghĩ rằng đấy có thể là một cái bẫy. Lí do họ lộ mặt lúc này chỉ có thể là do họ tin rằng họ có thể đánh bại đội của Parupatra

Càng già, Parupatra càng ít chảy mồ hôi nhưng vào thời điểm này, đôi tay đang cầm ngọn giáo của ông đang ướt đẫm

"Dù vậy, đưa cả hầu gái vào một nghĩa trang.... Ai đó có sở thích khá kì lạ"

Ngay tức khắc, người đồng đội đang đùa giỡn đấy bắt đầu run rẩy, mặt anh tái nhợt và lông mày anh thẩm đẫm mồ hôi

Parupatra cũng cảm thấy sự lạnh buốt bất chợt chạy ngang qua cơ thể, nhưng nhiệt độ không phải thứ khiến ông nổi da gà

Sự lạnh giá trong ánh mắt của những hầu gái đứng trên đỉnh cầu thang trở nên sáng rõ dưới ánh trăng, như thể có tia sáng loé lên trong đôi mắt họ

"giẾt ChÚng"

"...Bọn chúng phải chết"

"Bọn chúng không xứng đáng với một cái chết nhanh gọn. Bọn chúng cần phải trải qua đau đớn cùng cực trước khi chết"

Một luồng sát khí cuốn quanh nhóm người hầu gái. Cảm xúc trong họ như như một cơn lốc xoáy, mạnh đến nỗi ngỡ như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh họ

"Thôi nào"

Một hầu gái mang dáng vẻ người đứng đầu vỗ tay nhẹ nhàng

" Chúng ta được lệnh không để ai sống sót, nên giết họ là điều hiển nhiên. Nhưng thật tốt khi thấy mọi người hứng thú với công việc"

Clack. Tiếng kim loại vang lên trên nền bậc thang làm bằng đá cẩm thạch, Nó đến từ đôi giầy cao gót mang nét giống xà cạp của những hầu gái

Đồng đội của Parupatra lùi lại như thể có một trường lực nào đó đang đẩy họ lại. Xét việc đối phương không sở hữu bất kì loại vũ khí nào, khả năng cao bọn họ là Magic Caster. Trên hết, đối phương nắm giữ lợi thế địa hình, họ không thể đứng mãi trên một địa hình rộng và bằng phẳng với không một chỗ núp như vậy.

Với Parupatra và đồng đội, sẽ rất có lợi nếu như họ có thể rút ngắn khoảng cách. Với nhóm hầu gái thì nó lại là điều ngược lại. Nhưng vậy sao họ lại đi xuống cầu thang? Hay họ tính dùng "Fly" nếu mọi việc trở nên nguy hiểm với họ ?

Theo dõi những người hầu gái với bộ mặt vô cảm như thể họ đang đeo mặt nạ bước xuống cầu thang một cách nghiêm trang, đội của Parupatra tập trung đằng sau tấm khiên để tính nước tiếp theo

Clack. Một tiếng kim loại to hơn vang lên và nhóm người hầu gái dừng lại ở chính giữa cầu thang

"Bây giờ, xin hãy để tôi tự giới thiệu trước. Tôi là Yuri Alpha, đội trưởng tạm thời của Pleiades. Tuy rằng đây chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, xin hãy giúp đỡ. Nếu chúng tôi quyết định tự tay xử lí các bạn thì mọi thứ sẽ kết thúc rất nhanh gọn, nhưng do một số lí do nhất định mà chúng tôi không thể làm vậy. Thật không may mắn"

Một giọng nói đáng yêu như tiếng chuông phát ra trong cơn gió. Nụ cười của người hầu gái xinh đẹp không ngờ này mang đầy vẻ quyến rũ đủ khiến mọi chàng trai say mê trong tức khắc

Parupatra là một cựu mạo hiểm gia và ông đã từng chứng kiến rất nhiều thứ trong sự nghiệp làm worker của mình. Trong số đó có những sinh vật với vẻ đẹp hơn người như elf. Kể cả vậy, ông cũng chưa từng thấy ai đẹp như vậy, một vẻ đẹp đủ khiến bất kì ai đều phải há mệng sững sờ

Giọng điệu khinh bỉ và thái độ cao ngạo thấy rõ trong từng lời nói của họ chỉ có thể đến từ sự cao ngạo của kẻ mạnh ẩn dấu đằng sau những khuôn mặt mỹ miều đấy. Đấy là thái độ khiến cho những người đã trải qua vô số hiểm nguy và tự tin với khả năng của mình cảm thấy khó chịu. Nó khiến họ chỉ muốn mắng vào mặt nhóm hầu gái

Nhưng xem xét tình cảnh, rất có khả năng nhóm hầu gái mạnh hơn và không ai muốn đánh với họ. Thêm nữa, một đồng đội của họ vẫn còn bị choáng ngợp bởi sát khí và chưa kịp hồi phục

Lựa chọn khả dĩ nhất là rút lui về chỗ nhóm mạo hiểm giả-đặc biệt là Momon- và xin sự tiếp viện của họ

" Bây giờ tôi sẽ giới thiệu đối thủ của các bạn"

Yuri vỗ tay một tiếng. Như thể phản ứng với tiếng vỗ tay vang xa một cách đáng kinh ngạc đó, toàn nghĩa địa rung chuyển

" Hãy xuất hiện, Nazarick Old Guarder"

"Cái gì ?"

Mặt đất tách ra đằng sau họ và một số skeleton xuất hiện

Đây là lối đánh gọng kìm? Cái gì.....

Nhìn lên lối cầu thang, nhóm hầu gái tuy tỏ thái độ thù địch, nhưng hình như họ không có ý định tự mình chiến đấu. Họ có lẽ chỉ theo dõi. Ông tuy không thể lơ là với họ, nhưng đúng như đã thông báo, có vẻ như họ không muốn tấn công

Parupatra kết luận rằng đối thủ thực sự là nhóm skeleton ở đằng sau và quay lại đối mặt chúng

Skeleton bản thân không phải là một đối thủ khó khăn. Kể cả khi hàng trăm skeleton tấn công đội của Parupatra, họ vẫn có thể xử lí hết một cách dễ dàng. So với vậy, 8 skeleton vừa chui lên từ mặt đất không là gì cả

Nhưng có một vấn đề

Đồng đội của Parupatra sững sờ và lùi lại trong vô thức

Bầu không khí quanh chúng khác hẳn những con skeleton thông thường. Kể cả vũ khí của chúng cũng khác biệt. Chúng mặc những tấm giáp che ngực lộng lẫy xứng đáng với Cận vệ hoàng gia của bất kì đất nước nào, một tay cầm tấm khiên hình diều được in biểu hiệu trên mặt và tay kia cầm nhiều loại vũ khí khác nhau. Trên lưng chúng là những cây cung dài và tất cả những trang bị đó đều toả ánh ma thuật

Không lí gì skeleton trang bị với những vật phẩm ma thuật như vậy chỉ là những skeleton thông thường

" Chính xác chúng là cái gì?"

" Kể cả ngài cũng không biết sao, lão đại? Tôi không rõ.... nhưng có thể là nhánh phụ của Skeleton Warrior"

"Nhánh phụ? Trông chúng cũng không giống với Red Skeleton warrior'..."

Một đối thủ bí ẩn và chưa từng gặp luôn gợi lên sự sợ hãi. Nhất là khi chúng được trang bị những vũ khí ma thuật với khả năng đặc biệt

"Xét theo số lượng của chúng, tôi tin rằng đây là một con số vừa đủ. Xin hãy thể hiện sự nỗ lực của bản thân và cho chúng tôi thấy các bạn có thể chạy được bao xa"

" Đây là một vinh dự khi được đối mặt với loài undead như thế này. Nhưng.."

Parupatra nghĩ khách quan

Việc sở hữu nhiều undead trang bị vũ khí ma thuật như thế này là không hề đơn giản. Kế hoạch của họ có lẽ là đưa ra lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu. Nếu không thì họ đã không đợi mọi người tiến vào và tách ra

"Đây là sức mạnh tối hậu của lăng tẩm này, phải không ? Các người thực sự nghĩ rằng có thể chặn bọn ta chỉ với thế này sao?"

Khi Parupatra nhìn lên, ông thấy Yuri nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối

Chuẩn rồi. Họ chắc chắn đã chuẩn bị cái bẫy này từ khi họ bắt đầu nói chuyện với chúng ta.

Cách tốt nhất để sử dụng sức mạnh tối hậu là chia cắt và chinh phục. Xét đến khả năng họ có thể không chạm mặt kẻ thù, phương án tốt nhất sẽ là đứng đợi ở lối vào, nơi mọi người phải đi qua và trong lúc tất cả còn đang mệt mỏi về cả vật chất lẫn tinh thần sau khi đi khám phá lăng tẩm

Kế hoạch của đối phương thực sự khá lộ liễu. Cô ta nói" Hãy để xem các bạn chạy được bao xa" là để khuyến khích họ chạy trốn để cô ta có lợi thế tấn công từ phía sau. Đối phương cần phải chiến đấu thêm nhiều lần sau đó nữa nên chắc chắn họ muốn bảo toàn sức mạnh càng nhiều càng tốt. Nếu vậy thì chỉ còn một việc để làm

" Nếu tất cả đám skeleton ở đây bị hạ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta nói đúng chứ ?

Vì lợi ích của những đội theo sau, họ cần phải tiêu diệt các Nazarick Old Guarder. Tuy là đối thủ với nhau, hiện tại bọn họ vẫn là đồng đội trên cùng chiến tuyến. Vả lại, nếu đối phương đã tính việc họ chạy trốn thì ở lại và chiến đấu sẽ có ít khả năng rơi vào bẫy nhất. Kể cả khi đối phương quá mạnh, họ vẫn còn lựa chọn kêu gọi Momon như giải pháp cuối cùng.

" Nghĩ đến việc chúng ta lại trở thành những con chim hoàng tước..... Nói gì thì nói, nó khiến ta thật đau đầu. Nhưng các anh liệu có nghĩ đây là tất cả?"

"Sẽ rất khó để tưởng tượng rằng vẫn còn nhiều undead trang bị vũ khí như thế này ở xung quanh"

" Lối thoát đã không còn kể từ khi họ đánh gọng kìm chúng ta. Dù chúng ta có bay thì vẫn sẽ bị bắn rụng bởi tên của chúng. Chúng ta cần đặt quyết tâm tại đây! Không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp đánh bại chúng"

Giữa những tiếng hô của Parupatra, một giọng nói, mang âm điệu nửa ngạc nhiên nửa tự tôn, phát ra từ trên cao

" Ừm, ta đoán đấy là một cách. Chúng ta sẽ cổ vũ cho các ngươi, vậy nên hãy bắt đằu"

Khi câu nói kết thúc, các Nazarick Old Guarder bắt đầu di chuyển

Yuri và đồng bọn biểu lộ vẻ mặt lo lắng trong khi đang 'cổ vũ cho đối thủ'. Họ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước biến chuyển bất ngờ của mọi việc. Họ đã không lường trước được việc này

" Này, thật sao ?"

"Thật bất ngờ"

"Ngài Cocytus cũng rất ngạc nhiên"

"nẾu MọI chUyệN tiẾP tụC NhƯ ThẾ NÀy.... MọI ThỨ SẼ khôNg DiỄn rA tHeO kẾ HoẠCh"

Một chiếc búa được vung xuống trong khi Yuri và đồng bọn đang bàn luận

"Có vẻ như hắn ta sẽ không qua khỏi. Hắn sẽ chết"

Vào thời điểm Lupusregina cất tiếng, một người đã dính một đòn vào ngực và ngã xuống

Tiếng kim loại vỡ vụn và âm thanh một vật nặng rơi xuống có thể nghe thấy rõ giữa trận chiến dữ dội

Thương vong đầu tiên là một con người. Tên Nazarick Old Guarder sử dụng cây búa được yểm ma pháp [Lightning] thậm chí không ăn mừng và chỉ tiếp tục di chuyển tìm kiếm mục tiêu mới

" Ngài mục sư.... Nếu ngài chữa anh ta kịp thời, anh ta sẽ không chết đâu"

CZ lắc đầu trước những lời nói đầy vẻ lo lắng của Yuri

"Vô ích. Cái chết tức khắc. Hơn nữa, đội hình cũng bị phá vỡ bởi hắn ta"

Hai Nazarick Old Guarder mà người đó chặn lại bắt đầu tiến đến, một tên tiến tới chỗ người mục sư và tên kia tiến ra đằng sau đội hình. Người mục sư từ đầu đã phải đối đầu với hai Nazarick Old Guarder, bây giờ lại phải chặn thêm một tên nữa. Anh ta không có thời gian sử dụng ma pháp. Việc duy nhất anh có thể làm là tránh những đòn tấn công đến từ ba phía

Kể cả Parupatra, người đang thể hiện khá tốt, cũng đang phải đánh lại ba đối thủ và không thể hỗ trợ người khác

" Tên rogue đó không có chút hoả lực nào cả. Chẳng nhẽ họ không có bất kì con át chủ bài nào trong túi sao ?"

Người rogue- Parupatra- vốn đang vừa đánh vừa bảo vệ Magic Caster giờ lại phải tiếp thêm một đối thủ nữa trong khi ông đã đang phải đối mặt với hai tên. Những vũ khí nhẹ của ông là không đủ để ra đòn quyết định trước những Nazarick Old Guarder được trang bị áo giáp nặng và là undead không có điểm yếu rõ ràng. Ông cố gắng dùng cơ thể nhanh nhẹn của mình để tránh né, nhưng trước những undead không biết mệt, chống cự là vô ích

" Hắn đang nhìn sang đây với một vẻ mặt thật thương tâm"

"Chúng ta có nên vẫy tay không?"

" ChỈ tHế ChẮc Là ổN"

" Nếu được thì...!"

Lupusregina vẫy tay về phía người trinh sát viên với nụ cười đầy hứng khởi

" .... Dính đòn trực tiếp"

" Đó là do Lupu làm hắn phân tâm"

"Fueee, Là lỗi của mình sao ?"

"....Phải, lỗi của em. Nhưng cổ vũ là tốt.... Cố lên toàn đội"

"Đúng. Mình mong họ đánh hăng say hơn nữa"

Tất cả các hầu gái gật đầu trước lời nói của Yuri

Trong trận chiến với đội worker của Parupatra, các Nazarick Old Guarder đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Yuri và các hầu gái suýt nữa đã cảm thấy thương hại cho các worker trong khi chứng kiến một trò chơi mà chỉ có thể miêu tả là cuộc tàn sát một chiều

Trước trận chiến, họ đã cười thầm trước sự phách lối vô dụng của những tên worker, nhưng sau khi xem một trận đánh buồn chán như vậy, họ không thể kìm nén được những cái ngáp và bắt đầu cổ vũ cho đội của Parupatra

"Nếu trận đánh một chiều như vậy, tôi thực sự không biết nói gì"

"...Không một quân bài bí mật?"

" Không phải họ vừa cố dùng ma pháp triệu hồi sao?"

"Loại cấp 3 à ?"

"Liệu nó có quá yếu để được coi là con át chủ bài? Nhưng tạo một bức tường với những con quái vật triệu hồi cũng là một ý tưởng không tồi"

"Tôi đồng ý! Nếu không bị tấn công liên tục thì họ đã có thể lập kế hoạch và nối lại đội hình"

"NhƯng Cố gắNg sỬ DụNg bAy kHôNg PhẢi Là cÁch HAy nHư Lão Già kIA ĐÃ nóI"

" Không rõ anh ta định trốn thoát hay đang tính niệm ma pháp trên không..."

"...Mục tiêu hàng đầu. Không chút chắn đỡ nào cả"

Một Magic Caster đã bị trọng thượng và ngã xuống. Nếu ai đó rảnh tay thì họ đã có thể dùng thuật phục hồi hay thuốc hồi máu để đưa anh ta trở lại đội hình nhưng tất cả đều rất bận. Cuối cùng, việc duy nhất Parupatra có thể làm là bảo vệ bản thân ông khỏi bị dính phải đòn chí mạng.

" Nhưng tại sao họ lại nghĩ rằng chúng ta chỉ có từng đấy Nazarick Old Guarder"

Đó là một bí ẩn

Liệu họ nghĩ vậy để làm mọi thứ dễ dàng với bản thân ? Nếu vậy thì không phải vì họ ngu xuẩn. Đấy chắc là một cách duy trì bản thân để gây dựng lòng can đảm và để tránh rơi vào tuyệt vọng

" Mọi thứ trông thật vô vọng""

'"Có vẻ vậy. Dường như mọi việc sẽ kết thúc nhanh chóng"

" CáC pHưƠnG áN KhÁc NhƯ PhÒng THủ ChO đẾn KhI NHữnG TÊn trỘm kHác QuaY TrỞ lẠI cũng ĐÃ Có tHể HiệU quẢ"

Mọi người nhìn Entoma với ánh mắt lạnh giá

"Sao em nghĩ chúng có thể quay trở lại?"

"...Bọn chúng tự chuốc hoạ vào thân"

"Bọn chúng sẽ không thể chạy thoát khỏi Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick này"

Một tiếng kêu đau đớn và âm thanh thứ gì đó ngã xuống vang lên. Những hầu gái chiến đấu liền quay sang nhìn ra nơi phát ra tiếng động đấy và cất giọng đầy vẻ thất vọng

"À tÊn Đó CũNg đÃ nGã xUốNg"

"Có vẻ mọi thứ sẽ kết thúc nhanh gọn "

"Chúng ta đáng lẽ nên để chúng van xin cái mạng của mình trên cầu thang.."

" Nhưng họ rất tự tin. Tôi đoán họ có giấu thứ gì đó"

Không rõ liệu nó đến từ lão già kia không, nhưng mùi máu tươi toả ra nồng nặc đến tận nơi các hầu gái đang đứng

"ThƠm qUÁ..'

"Để đấy đi"

Yuri chặn lại

Lệnh từ chủ nhân là thu thập xác của tất cả bọn chúng bất kể sống hay chết. Họ không thể làm một việc vô lễ như trình diện cái xác sau khi những con côn trùng đã xử lí nó

"tHịT TưƠi.."

"Tôi sẽ hỏi ngài Ainz sau, hãy kiên nhẫn một chút"

"Nhưng chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối sao? Mục tiêu ban đầu là để thử nghiệm xem chúng ta tiêu diệt những kẻ đang chạy thoát hiệu quả như thế nào"

"Hình như vậy! Do đó rất nhiều loài Undead mạnh đang ẩn nấp sau những bức tường"

" CÓ vẺ NhƯ nGÀi CoCyTus tÍnH rằNG NgàI sẼ Dễ dàNg bẮt HếT BọN ChúNg"

"... Tấn công trực diện. Thật bất ngờ"

"Đó là những gì sẽ xảy ra khi không phân tích đối thủ kĩ càng. Với những tên vẫn còn sống, hãy hồi phục chúng và gửi chúng đến phòng tra khảo. Với những tên đã chết... Hãy thông báo với Chủ nhân"

Vì thế, Parupatra và toàn đội biết mất khỏi thế giới đêm đó.

Phần 2

"Tấn công thêm lần nữa"

Tiếng hô của Greenham vang vọng khắp hầm mộ chứa đầy mùi đất chôn cất và cái chết

Căn phòng rộng khoảng 20m và cao 10m. Giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng đến từ một Magic caster và những ngọn đuốc rớt trên sàn là những bóng người

Cùng với Greenham, 'Heavy Masher' đang bị dồn vào chân tường. Bên trong căn phòng đó chật kín những con undead bậc thấp như skeleton hay zombie

Số lượng của chúng thật không thể tin nổi

Greenham và một chiến binh cầm khiên khác đang chặn đợt sóng tử thần khỏi vòng ra đằng sau đội hình.

Một con zombie vung tay đâp vào bộ giáp toàn thân của Greenham. Tuy nó là undead với sức khoẻ hơn người, thế vẫn là chưa đủ để có thể làm tổn thương bộ giáp bằng thép đó. Cánh tay liền nổ tung và từng mảng thịt hôi thối bám lên bộ giáp

Skeleton cũng tương tự. Với những vũ khí rỉ sét, chúng không thể xuyên phá được bộ giáp sắt. Không chỉ thế, bộ giáp còn được niệm ma pháp ngăn việc ai đó gặp may và đâm thủng được miếng giáp

Greenham chém ngang chiếc rìu của mình và hạ một con, nhưng những con khác ngay lập tức lấp đầy khoảng trống. Cả đám rút gọn khoảng cách như thể muốn dùng số lượng chà đạp lên họ

"Chết tiệt! Bọn chúng quá đông!"

Người chiến binh cầm khiên đứng cạnh Greenham hét lên trong mệt mỏi. Nhờ tầm khiên lớn che toàn thân mà gã đã không bị dính bất kì thương tích nào. nhưng tấm khiên giờ dính đầy thứ chất lỏng ghê tởm. Dù có dùng chùy đập vỡ hộp sọ tụi skeleton, gã cũng đang dần bị đẩy lùi

"Bọn chúng từ đâu ra vậy ?"

Sự tò mò của gã chiến binh là điều dễ hiểu

Đội của Greenham đã lục soát rất nhiều phòng sau khi tách ra khỏi các đội khác ở ngã tư đường.

Thật không may khi nơi đây không nhiều kho báu như khu lăng tẩm, nhưng sau khi tìm thấy một lượng đáng kể báu vật nằm rải rác, họ chậm rãi tiến sâu hơn nữa. Khi họ đi vào căn phòng này để kiểm tra, cánh cửa bỗng dưng mở ra và một lượng lớn undead tràn vào

Zombie hay Skeleton bản thân nó không phải là đối thủ khó xơi, nhưng số lượng của nó lại là vấn đề. Kể cả khi ngã và bị dẫm đạp, bọn nó cũng không chết mà sẽ cố gắng tấn công sườn sau của đội hình. Tât nhiên sườn sau sẽ không thất thủ dễ dàng nhưng với số lượng lớn như thế này thì mọi chuyện thật khó nói

Thiếu đi chút sự may mắn thì mặt trước cũng sẽ sụp đổ trong tức khắc. Greenham nghĩ như vậy và quyết định dùng quân bài anh đang cố để dành

"Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này ngay lập tức. Tôi nhờ cả vào các anh"

Nhóm hậu quân, vốn chỉ bắn đá nãy giờ, bắt đầu hành động

Với đội 'Heavy Masher" của Greenham, undead như thế này không phải là mối đe doạ. Nhưng cũng vì chúng không phải là mối đe doạ nên anh cố giữ sức bằng cách tránh sử dụng nhóm hậu quân. Nếu nhóm hậu quân cũng tham gia vào việc tấn công thì undead sẽ không phải là vấn đề

"Hỡi chúa tể của tôi, vị thần của đất. Xin hãy xua đuổi những kẻ xấu xa!"

Người mục sư tay cầm một biểu tượng đạo giáo hét lên trong khi phát ra sức mạnh thánh thần. Bầu không khí ngập tràn âm khí bị quét đi và thay bằng sự trong sạch như thể một làn gió mát vừa thổi qua. Một luồng sức mạnh thánh thần mạnh hơn bình thường xuất hiện và tiếp tục toả ra từ người mục sư

Ngay khi khả năng được kích hoạt, những undead xung quanh mục sư đều biến thành tro bụi

Trừ tà thường chỉ làm undead chạy trốn. Nhưng khi chênh lệch về sức mạnh quá lớn thì undead sẽ bị tiêu diệt tức khắc. Dù vậy, tiêu diệt một lượng lớn undead sẽ rất khó khăn khi nó cần một lượng sức mạnh tương ứng

Nhờ đó, hơn 20 con undead đã bị tiêu diệt

"Bay! Fireball!"

Một quả [Fireball] được bắn ra từ nhà ma thuật gia và phát nổ ngay giữa đám undead. Một cột lửa xuất hiện trong chốc lát và đốt cháy từng con undead nằm trong bán kính hoạt động của nó

"Chưa hết đâu! [Fireball]!"

"Hỡi chúa tể của tôi, vị thần của đất. Xin hãy xua đuổi những kẻ xấu xa!"

Những đòn tấn công phạm vi rộng được khai triển thêm lần nữa và số lượng undead giảm đi đáng kể

"Tiến lên"

"Được rồi"

Người chiến binh bỏ tấm khiên của mình, vác hai cây chuỳ và nhảy vào đám undead cùng với Greenham. Mọi việc sẽ dễ dàng nếu để Magic caster xử lí, nhưng lí do Greenham xông vào là để giúp họ dự trữ càng nhiều mana càng tốt. Nhất là Priest, người chỉ có thể trừ tà một số lần nhất định trong ngày. Do Priest đặc biệt hữu ích trong việc chống lại undead, anh ta sẽ là con bài bí mật một khi họ vẫn ở trong lăng mộ

Greenham vung chiếc rìu vào đám zombie. Bọn chúng thậm chí không hề nghĩ về việc phòng thủ. Thay vì máu, một thứ dịch đặc sệ chảy ra từ vết cắt- nó đáng lẽ sẽ bắn ra nếu như chúng có tim- và rỉ ra một cách yếu ớt. Từ vết cắt toả ra một mùi hôi thối khó chịu, nhưng nó không phải thứ họ không thể chịu nổi

Đơn giản, mũi họ đã không còn cảm giác

Cùng với các chiến binh, họ tấn công, tấn công và tấn công. Họ không màng đến việc phòng thủ dù chỉ trong chốc lát. Đó là cuộc đột kích chỉ có thể thực hiện nhờ vào bộ giáp ma pháp, chưa kể đến việc nhóm undead quá yếu

Đôi khi, một con undead đánh được một đòn vào đầu Greenham, nhưng bộ giáp hấp thụ hết lực đánh và cổ anh sẽ không bị gãy. Kể cả khi bị đánh vào bụng và ngực, anh cũng không cảm thấy gì

Đối phương là undead bậc thấp. Chúng chỉ là mối đe dọa do số lượng của chúng, nhưng khi đã tiêu diệt rất nhiều undead, họ đã tìm thêm chút khoảng trống để thở. Gã chiến binh hét lên trong khi vẫn vung vũ khí của mình

"Cho đến giờ, chúng ta mới chỉ gặp những con yếu nhất nhưng dựa trên số lượng của chúng, lăng mộ này chắc vẫn còn rất nhiều"

"Ừ, hơn nữa sẽ không lạ những undead mạnh hơn xuất hiện và bò xung quanh đây! Nhưng tôi không hiểu sao bọn chúng vẫn chưa xuất hiện?"

Người đáp lại là mục sư vừa nhặt lên tấm khiên người chiến binh ném xuống và đang quan sát tình hình

"... Có lẽ lũ undead này được triệu hồi. Có thể bằng ma pháp triệu hồi hay vật phẩm nào đó"

Bởi xác tụi undead sẽ biến mất sau một thời gian, căn phòng này vẫn chưa bị lấp đầy. Cách mà xác những con undead ở đây biến mất tương tự như lũ quái vật triệu hồi thông thường. Do đó một Magic caster xen vào

"Một phương pháp để triệu hồi undead bậc thấp sao ?... tôi không muốn nghĩ đến điều đấy. Đừng khiến tôi nghĩ về việc lăng tẩm này đầy rẫy zombie ở mọi ngóc ngách."

Greenham nói và nhìn xung quanh căn phòng trong khi đánh bay đầu của một con skeleton như thể anh đang tỉa cây. Lượng undead còn lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và trước cánh cửa lớn không cho thấy dấu hiệu gì của lực lượng tiếp viện của chúng. Trận đánh đang chuẩn bị kết thúc

Vào ngay lúc đó, anh cảm thấy một cảm giác lạnh buốt đến từ đôi chân mình

Bản năng của anh bảo anh nên chạy, cho dù đã quá muộn vào thời điểm này. Kể cả vậy-

" Coi chừng! Mọi người chạy ra khỏi phòng-"

Người trinh sát viên hét lên như thể anh ta đã cảm nhận được điều tương tự

Nhưng quá muộn. Sàn nhà đột nhiên biến mất. Một cảm giác lơ lửng bao quanh cơ thể họ và vài giây sau những cơ thể mất phương hướng đấy đập mạnh xuống mặt đất

Greeham nghe thấy tiếng rên đau đớn của đồng đội, nhưng lập tức đứng dậy bằng chiếc rìu luôn trên tay mình và tấn công những skeleton nằm rải rác trên sàn

"Tiêu diệt chúng!"

Do undead cũng bị thương từ cú ngã- đặc biệt skeleton chịu thiệt hại rất đáng kể do dễ bị tổn thương trước những cú va chạm- nên xử lí chúng rất dễ dàng

Greenham nhìn xung quanh căn phòng sau khi dọn xong tụi undead.

Họ rơi vào một cái bẫy ma thuật khiến cho sàn nhà biến mất. Nhìn lên, họ thấy trần nhà cách xa nơi họ đứng ít nhất khoảng 12m. Cao hơn sàn nhà khoảng 3m có một cánh cửa đóng kín và khoảng 6m là cánh cửa mở nơi họ bước vào căn phòng lúc đầu. Như vậy, họ đã rơi qua tổng cộng hai tầng

Hình dáng cơ bản của nơi này giống như một cái cột dài. Phần đáy được thiết kế như một kim tự tháp lộn ngược, với mặt dốc đủ nghiêng để khiến bất kì ai trượt chân có thể rơi xuống tận khu vực trung tâm. Thực ra một đồng đội của họ đã từng rơi xuống phần trung tâm và bị ghim lại bởi những con zombie rớt xuống đó

Thật may mắn khi không ai bị thương sau khi rơi từ khoảng cách như vậy

Điều kì lạ ở nơi này chính là cánh cửa đang đóng cao khoảng 3m so với mặt đất. Mỗi bên có 4 đường hầm, tổng cộng lại 16 đường

" Như thể căn phòng này được thiết kế để dìm chết kẻ bên trong. Lượng lớn nước có thể sẽ chảy ra từ cánh cửa đấy. Không, tệ hơn, nó có thể là slime"

"Tôi đồng ý. Chúng ta nên kiểm tra xem cánh cửa kia có an toàn để đi qua không?"

Dù vậy, sẽ rất khó để trèo hai tầng trên một bề mặt phẳng với không một thứ gì để bám. Sẽ không có vấn đề gì với Rogue, nhưng với một người mặc áo giáp như Greenham, điều đấy là không thể. So với đó, cách cửa phía dưới là một điều chưa biết, và có thể cực kì nguy hiểm, nhưng với đến nó sẽ dễ hơn

Trong lúc họ đang bàn xem nên trèo ra sao, một sinh vật đang dần ló đầu ra từ một trong các đường hầm. Đó là một undead với thân hình phồng rộp, một con "Plague Bomber" (ED: Binladen phiên bản undead)

Thân hình nó phồng rộp là do cơ thể nó chứa đầy âm lực. Đây là loại undead nổ tung khi chết để gây ra sát thương cho người thường và hồi phục undead

Con zombie trông như cục thịt đấy lao ra khỏi đường hầm. Nó va vào sàn tạo ra âm thanh khủng khiếp, nhưng cái đến tiếp theo mới là vấn đề thực sự. Cơ thể tròn trịa của nó lăn xuống dốc và đâm vào đội của Greenham như một tảng đá

"Coi chừng! Tránh ra!"

Tất cả mọi người, tính cả Magic caster suýt khóc thét lên, tránh con zombie trong đường tơ kẽ tóc khi nó lăn đến phần trung tâm. Khi con plague bomber tiếp theo ló đầu ra, họ nhận ra rằng con trước đó chỉ là con đầu tiên và hiểu chuyện gì sẽ xảy đến

" Chạy đi! Căn phòng này sẽ bị lấp đầy bởi chúng"

Nếu bất cứ ai bị đập phải một con undead như vậy, họ sẽ rơi xuống phần trung tâm và bị nghiền nát dưới những cái xác. Kể khi họ không bị nghiền nát, họ cũng sẽ không thể cử động được và liên tục hấp thụ phải âm lực đến từ những con plague bomber phát nổ sau khi bị đồng loại đè nát

" Cái bẫy này thật hiểm ác. Ai đó hỗ trợ tôi với"

"Đừng ngu xuẩn, người đó sau đó sẽ không thể tránh được bất kì những đợt tấn công nào"

Kể cả khi tránh được được đợt tấn công đầu, người đó sẽ mất thăng bằng và không thể tránh đợt kế tiếp. Nhờ ai đó hỗ trợ trong tình cảnh như sẽ rất dại dột

"Vậy thì tôi sẽ dùng ma pháp!"

"Đừng tính đến [Fly] ! Anh không thể tự mình kéo tất cả chúng ta lên được đâu"

" Không phải vậy! Chết, chúng đang rơi xuống! Tôi đang nói đến [Web Ladder]"

" Nghe được đấy! Vậy hãy nhắm vào cánh cửa gần nhất đi. Greenham, bảo vệ anh ta"

"Không, đừng tính đến chuyện đó. Chúng ta sẽ đi qua cánh cửa mà chúng ta đã đi vào! Cánh cửa kia rất nguy hiểm"

Dù không còn thời gian để hỏi lí do đằng sau việc Greenham cho rằng cánh cửa kia nguy hiểm, niềm tin của họ vào anh là tuyệt đối

"Web Ladder"

Ma pháp được khai triển và mạng nhện toả ra khắp các bức tường

Loại lưới nhện ma thuật này có độ dính khá kì lạ. Nếu ai đó không muốn di chuyển thì nó sẽ dính tại chỗ, nhưng ngược lại nó sẽ nhả ra ngay lập tức nếu họ muốn di chuyển. Đây là loại ma pháp cực kì phù hợp để sử dụng thay thế thang leo

Người đi qua cánh cửa đầu tiên cẩn thận dò xét khu vực xung quanh. Nếu ai đó bị đẩy họ trở lại chỗ đấy thì mọi thứ sẽ thực sự kết thúc

Anh ta thở dài nhẹ nhõm. Kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra và cũng không có dấu hiệu của zombie. Sau khi kiểm tra xong, anh nhảy vào trong đường hầm và kéo những người phía dưới lên

"Chúng ta sống rồi ! Nghĩ đến việc bị zombie đè đến chết, đấy chắc phải một cái chết tồi tệ nhất trong lịch sử"

"Thiết kế của nơi này thật quá hiểm ác. Chân tôi sưng lên do cú ngã, ai đó niệm phép phục hồi cho tôi"

"Tôi nghĩ mình bị dính chút âm lực ở mũi chân khi nó phát nổ. Thật đáng sợ"

"Chúng ta đã gặp may. Nhưng từ giờ xin đừng bắt Magic Caster tránh đòn như vậy nữa"

Mọi người phàn nàn trong khi thở không ra hơi

"Này Greenham, tại sao anh muốn tránh cánh cửa đó ? Tôi thì nghĩ cánh của đó là thật. Họ thường có lối thoát như vậy gần những nơi nguy hiểm"

"Đó chỉ là linh cảm... Liệu anh có thể ném thứ gì đó vào nó không ?"

Greenham đáp lại và người trinh sát viên liền ném một cây dao găm về phía cánh cửa. Tưởng chừng lưỡi dao sẽ bay thẳng và đập vào nền cánh cửa, một phần của cánh cửa bất chợt mọc ra xúc tu và đánh bật nó

" Đó là...một con Door Imitator! Không, dựa vào màu sắc của cái xúc tu, đó chắc là một con Undead Door Imitator. Một loài quái vật khống chế đối phương bằng xúc tu trong khi tấn công họ"

"Bẫy đôi sao ? Thật độc ác. Nhưng anh đã nhìn ra nó"

"Đấy chỉ là linh cảm. Không, chính xác hơn, tôi chỉ chọn cái đã biết thay vì cái chưa biết. Hơn nữa, cánh cửa đó ở vị trí chịu ảnh hưởng từ những vụ nổ âm lực. Tuy vật vô cơ như cánh cửa sẽ chỉ chịu thiệt hại ít hơn từ các vụ nổ, tôi vẫn tự hỏi vì sao nó lại được xây ở vị trí như vậy. Bây giờ, đi thôi.."

Greenham dừng lại trong khi đang nói dở. Người trinh sát viên vốn đang nói chuyện không ngừng bất chợt đưa ngón tay lên môi và tập trung nghe ngóng.

Trong khi lắng nghe, Greenham có thể nhận thấy những tiếng "clack" phát ra một cách đầy bất thường, như thể cái gì đó đang đập vào sàn nhà

Mọi người quay về hướng đường hầm nơi những âm thanh đấy phát ra

" Có vẻ như là một kẻ địch ? Tôi đã mong rằng họ sẽ để chúng ta nghỉ một chút"

"Ừ, và chỉ có một. Nó cũng không cố gắng che dấu bản thân. Sẽ thật tốt nếu đây là con cuối cùng.."

Mọi người dần giơ vũ khí lên. Chiến binh đứng lên trước giơ tấm khiên che nửa thân mình. Magic caster chuẩn bị cây gậy phép đang phát sáng của mình để sẵn sàng tấn công về phía phát ra âm thanh bất kì lúc nào. Mục sư cầm biểu tượng tôn giáo trong tay còn người trinh sát viên giương cung đợi sẵn

Clack, clack. Âm thanh đó trở nên lớn dần và đối phương đã bắt đầu lộ diện

Khoác trên mình bộ áo choàng cũ nhưng sang trọng để lộ những cánh tay khẳng khiu như con gái, trên tay cầm một cây gậy phép. Đó chính là vật tạo ra tiếng động đó

Dưới lớp da mỏng đang dần phân huỷ ấy là khuôn mặt có một đôi mắt toát lên vẻ tri thức nhưng đầy hung bạo, cùng với cơ thể luôn được bao bọc bởi luồng âm khí dày đặc như sương sớm

Đó là một Magic caster Undead. Tên nó là...

"...Elder Lich"

Magic caster nhận dạng con quái vật đầu tiên và thốt lên

Quả thật như vậy. Một con quát vật được sinh ra khi xác của những Magic caster xấu xa nhận được nguồn sinh khí tà ác. Đó chính là loại quái vật như vậy

Đồng đội của Greenham ngay lập tức thay đổi đội hình khi họ nghe tên Elder Lich. Không một ai đứng theo nhóm và họ giữ khoảng cách lẫn nhau để phòng ngừa những ma pháp diện rộng.

Elder Lich là một đối thủ mạnh. Nó sẽ là thử thách với mạo hiểm giả cấp Plantium và tương đối dễ đối phó với mạo hiểm gia cấp mithril. Với đội của Greenham, nếu không kể đến sự mệt mỏi thì đây là một đối thủ họ có thể dễ dàng dành chiến thắng

May mắn thay, họ còn có một thành viên chuyên diệt undead, nên sự tự tin của họ có thể thấy rõ

Hơn nữa nếu đối thủ ở xa thì sẽ rất nguy hiểm nhưng khoảng cách hiện tại là có lợi cho họ

" Ngươi chắc hẳn là chủ nhân toà lăng tẩm này"

Greenham đã đưa ra kết luận này. Elder Lich thường là những kẻ trị vì. Thường thì chúng đứng đầu một nhóm zombie và thường xuyên trao đổi với những sinh vật khác

Có rất nhiều Elder Lich nổi tiếng như thuyền trưởng con tàu ma lượn trong làn sương trên Bình nguyên Kattse hay chủ nhân của một lâu đài bỏ hoang. Nếu đó là một Elder Lich thì sẽ không khó hiểu khi nghĩ rằng nó là chủ nhân của lăng mộ này

" Chúng ta đã đến đúng địa chỉ. Quả là may mắn"

"Mặc dù giết chủ nhân lăng mộ này không nằm trong yêu cầu của nhiệm vụ"

"Hãy cho nó thấy sức mạnh của Heavy Masher"

"Quỳ xuống trước sự ban phúc của Chúa"

Cả nhóm thốt lên cùng lúc như thể để xoá đi nỗi sợ trong việc chiến đấu với một đối thủ mạnh như Elder Lich

"Ma pháp phòng thủ...."

Greenham cố gắng hô lên mệnh lệnh tràn đầy sự quyết tâm tới những đồng đội của mình nhưng bị bủa vây bởi sự kinh sợ. Khởi nguồn của sự kinh sợ đó là đối thủ mạnh đang đứng trước mặt họ, Elder Lich

"...Nó đang làm gì vậy ?"

"Liệu nó đang lên kế hoạch cho... một cuộc đánh lén?"

Elder Lich không thể hiện bất kì hành động nào chống lại đội của Greenham. Nó không giơ cây gậy phép hay niệm bất kì thần chú nào, chỉ đứng đấy nhìn họ

Đồng đội của Greenham không giấu nổi sự ngac nhiên về điều này. Kì vọng của họ về một trận đánh ngay lập tức đã bị đập nát. Nhưng họ lưỡng lự trong việc tấn công trước

Undead mang trong mình sự thù hận những sinh vật sống. Nhưng một số undead có trí tuệ có thể khống chế sự thù hận đó để trao đổi. Nếu người sống đề nghi đàm phán thì nó thường là những cuộc giao dịch rất tồi tệ, nhưng khi undead đề nghị trước thì đã có nhiều trường hợp người ta nhận được vật phẩm làm ra từ những kiến thức đã bị quên lãng

Sẽ là kich bản tốt nhất nếu như họ không phải đối đầu với một đối thủ mạnh như Elder Lich. Có lẽ nó đang lo sợ khi những cái bẫy không thể giải quyết được đội worker hay nó công nhận khả năng của họ và đang tìm cách giải quyết mọi thứ một cách ổn thoả

Xét tất cả những yếu tố trên, tấn công trước sẽ là một việc làm ngu xuẩn khi nó huỷ diệt mọi cơ hội đàm phán. Một trận đánh khó khăn với không một đường lui rõ ràng sẽ mang lại rất nhiều rủi ro

Đồng đội của Greenham nhìn nhau như thể họ đều đưa ra cùng một quyết định

Đại diện cho toàn đội là công việc của người chỉ huy

"Xin lỗi, chúng tôi tin rằng ngài là chủ nhân lăng mộ này. Chúng tôi là.."

Elder Lich quay bộ mặt kì quái của nó về phía Greenham và đưa ngón tay xương xẩu đặt lên môi

Nghĩa là: Trật tự

Đấy không phải là hành động của một Elder Lich, nhưng không ai đủ dũng cảm, không, đủ ngu xuẩn để nói điều đấy với mặt một đối thủ mạnh như vậy

Greenham im miệng lại một cách ngoan ngoãn. Trong hành lang tĩnh lặng, anh bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình khi 'âm thanh đó' một lần nữa lại vang lên

Những tiếng 'clack' anh nghe được cách đây không lâu. Tiếng của một vật gì đó đập lên sàn nhà. Và 6 tiếng tương tự vang lên

Đội của Greenham nhìn nhau. Họ không thể tin vào những gì họ nghe thấy

Và họ bắt đầu rơi vào sự sợ hãi

"Ai đấy? Ai bảo tên Elder Lich kia là chủ nhân của lăng tẩm này ?"

"Tôi xin lỗi! Đấy là tôi"

" Chuyện gì thế này ? Sao chuyện này có thể xảy ra?"

"Oiii, chúng ta đánh bại chúng kiểu gì đây?"

"Kể cả phúc ban từ chúa cũng có giới hạn của nó"

Đằng sau con Elder Lich đầu tiên, những con quái vật tương tự xuất hiện. 6 con như vậy

Đây có tổng cộng 7 Undead Magic caster cực kì mạnh mẽ

Một khi là đồng loại, cách thức tấn công của chúng sẽ giống nhau. Nói cách khác, nếu có cách vô hiệu hoá những đợt tấn công của chúng thì theo lí thuyết, việc hạ tất cả bọn chúng là có thể. Mặc dù vậy, không ai trong số họ có khả năng làm được điều đó

Trong một tình thế vô vọng, Greenham và các đồng đội mất hết tinh thần chiến đấu

"Nào, hãy bắt đầu"

Sau lời nói không chút biểu hiện muốn đàm phán của một Elder Lich, 7 cây gậy phép dần dần giơ lên. Vùng lúc đó, tiếng hét của Greenham vang lên

"Chạy đi"

Như thể đã đợi sẵn mệnh lệnh này, tất cả bọn họ chạy với tất cả sức lực ra xa khỏi các Elder Lich. Tất nhiên họ không có thời gian suy tính xem cái gì đang chờ họ phía bên kia đường hầm. Họ chỉ mong tìm thấy một tia hy vọng sống sót trước cuộc thảm sát của những Elder Lich

Rogue chạy lên phía trước, rồi đến Greenham, rồi đến magic caster, Priest và cuối cùng là người chiến binh

Họ đều chạy với không một chút do dự

Một ngã rẽ. Thông thường họ sẽ cẩn thận để ý xem có quái vật gần đấy không, nhưng nghĩ đến những bước chân đang vang lên sau lưng họ, họ hiểu rằng họ không có thời gian cho việc đó. Họ để mặc mọi thứ cho số phận và chạy

Ở phía bên kia của hành lang có một cánh cửa làm bằng đá, nhưng do sợ rằng mình sẽ đi vào ngõ cụt nên họ đã không màng đến nó

Tuy tiếng kim loại đến từ bộ giáp của họ vang xa khắp hành lang có thể thu hút quái vật, họ không màng tới, đơn giản vì họ không có thời gian để niệm phép [Silence]

Họ chạy và chạy và chạy

Sau khi đã rẽ qua không biết bao nhiêu ngã rẽ và chạy xuyên qua đường hầm với tốc độ nhanh nhất có thể, họ đã mất phương hướng và không rõ mình đang ở nơi nào. Nếu có thể, họ muốn trở lại lối vào nhưng giờ họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi được

"Bọn chúng vẫn đuổi theo ta sao ?"

"Greenham hỏi trong khi vẫn đang chạy. Người chiến binh ở phía sau đáp

"Ừ, bọn chúng vẫn đang đuổi theo"

"Chết tiệt"

"Đừng chạy theo chúng ta nữa! Dùng [Flight] đi"

"Nếu dùng [Flight] thì bọn chúng có thể tấn công trong lúc đuổi theo chúng ta, đồ ngốc!"

" Hãy khoá mình vào trong một căn phòng nào đó và đàm phán.."

Tên magic caster hét lên trong khi cố gắng lấy lại hơi. Thể lực của anh ta là tệ nhất trong cả nhóm và bản thân anh ta trông như thể sẽ ngã xuống bất kì lúc nào. Greenham quyết định rằng mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này. Họ sẽ không chịu được lâu hơn nữa

Quái vật bất tử như Elder Lich không biết mệt mỏi. Cứ đà này, cuối cùng bọn chúng sẽ đuổi kịp và tàn sát nhóm worker đang kiệt sức

"Sao nơi đây lại có nhiều Elder Lich như vậy..?"

Đó là một điều đi ngược lại với lẽ thường tình

"Không nhẽ chủ nhân của lăng tẩm này là một thứ còn mạnh hơn Elder Lich"

Đấy là lời giải thích duy nhất Greenham có thể nghĩ đến. Nhưng liệu có tồn tại một undead như vậy? Anh không thể trả lời

"Chết tiệt! Cái lăng mộ nguyển rủa này!"

Người chiến binh đứng đằng sau hét lên trong khi thở hổn hển

Như đợi sẵn lời nói đó, sàn nhà hiện lên những đốm sáng mang nhiều hình dạng. Nó tạo một vòn tròn đủ lớn để vây quanh toàn đội của Greenham

"Argh!"

Tiếng hét của ai đó vang lên- và ngay sau đó là cảm giác lơ lửng, khác với lúc họ rơi tự do trước đó

_____

Greenham không nhìn thấy thứ gì ngoại trừ bóng tối. Có gì đó lạo xạo trong giày anh và anh cảm thấy cơ thể mình đang chìm dần, như thể anh đã bị ném vào một đầm lầy. Anh đã hơi lo sợ, nhưng dường như nó không quá sâu do anh ngừng chìm sau khi đã ngập đến phần hông

Greenham hét lên giữa khoảng không ngập chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ

"..Có ai ở đây không?"

"Bên này, Greenham"

Giọng một người đồng đội của anh, người trinh sát viên, vang lên. Dường như anh ta không ở quá xa. Khoảng cách giữa họ hình như tương tự với lúc họ đang chạy trốn

"..Còn ai ở đây nữa không?"

Không một tiếng trả lời. Điều đó đã được dự đoán trước. Nghĩ đến việc nơi này không có bất kì ánh sáng nào. có vẻ như chiến binh hay magic caster không ở đây. Anh ta nên cảm thấy may mắn khi vẫn còn người trinh sát viên bên cạnh anh

"..Dường như chỉ còn mỗi chúng ta"

"Nghĩa là.....Chậc, tôi đoán anh nói đúng"

Greenham nhìn xung quanh trong khi cố gắng bước lên trước. Bóng tối ở khắp nơi và gợi lên nỗi sợ khi anh không rõ đích đến của mình và điểm khởi đầu của bóng tối. Không có dấu hiệu của bất kì thứ gì chuyển động nơi đây

"Liệu có nên thắp sáng nơi này không?"

"Tất nhiên"

Anh tự hỏi không biết hoạt động của họ có phá vỡ sự im lặng này, hay kích hoạt một cái bẫy , cùng với vô số ý nghĩ tiêu cực tràn vào. Tuy vậy, con người không thể nhìn trong bóng tối và họ cần một nguồn sáng nào đó

"Đợi một chút"

Giọng nói của Rogue vang lên, kèm theo một vài tiếng di chuyển và ánh sáng cuối cùng xuất hiện

Hình ảnh Rogue tay cầm một que phát sáng hiện lên đấu tiên trong tầm mắt anh, cùng với vô số đồ vật bóng nhẫy dội lại từng tia sáng. Nó khiến anh liên tưởng đến những kho báu trong lăng tẩm

Nhưng sự thật không phải vậy

Ánh sáng mang đến vô số sự phản chiếu. Côn trùng lấp đầy toàn bộ khu vực và vật mang lại sự phản chiếu đó là những con gián. Căn phòng ngập tràn gián với đủ kích cỡ, từ những con nhỏ bằng ngón áp út cho đến những con dài hơn 1m. Không chỉ vậy, bọn chúng còn nằm lên nhau tạo nên vô số tầng, lớp

Cảm giác lạo xạo và tiếng động đến từ chân anh trước đó chắc hẳn là những con gián. Nghĩ đến việc chúng đang bò đến tận hông, anh không thể tưởng tượng được bọn chúng nhiều như thế nào

Do căn phòng quá rộng, ánh sáng không thể với đến những bức tường. Xét bán kính bao phủ của que phát sáng là 15m, anh chỉ thể hình dung độ lớn của nơi này. Khi anh nhìn lên trần nhà, anh thấy một đàn gián khổng lồ phản chiếu ánh sáng lại phía anh

"Đây.. là nơi quái quỷ gì vậy?"

Rogue thì thầm bằng một giọng nói rên rỉ. Greenham có thể hiểu được những gì trong đầu anh ta. Anh có cảm giác rằng nếu anh mở mồm thì bọn chúng sẽ bắt đầu di chuyển ngay lập tức

"Chính xác chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Trong khi nhìn xung quanh với sự sợ hãi, Greenham nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi họ bị dịch chuyển vào trong bóng tối. Anh nghĩ về vòng tròn ma thuật phát sáng lúc đó và hỏi Rogue.

"..Liệu dó có phải là một cái bẫy không?"

"Hình như không phải vậy. Có thể nó là một thứ khác sao? Một ma pháp...?"

"Một loại bẫy sử dụng ma pháp dịch chuyển.... Có phải do tụi Elder Lich?"

Ma pháp dich chuyển có tồn tại. Ví dụ, ma pháp cấp 3 dùng để tẩu thoát, Dimensional Move, là một trong số đó, nhưng người niệm chỉ có thể sử dụng trên bản thân mình. Ma pháp này lại có thể dịch chuyển người khác với số lượng lớn, hơn nữa...

"Có một loại ma pháp cấp 5 hoặc 6 có thể dịch chuyển một nhóm người phải không ?"

"Ừ.Tôi nghĩ vậy"

"Nghĩ đến việc họ có thể dùng loại ma pháp đó.."

Một sinh vật có thể sử dụng ít nhất ma pháp cấp 5. Đó là điều chưa từng nghe đến. Nhưng Greenham lại thấy điều này có lí. Nếu có ai đó mạnh như vậy, thì sẽ dễ giải thích cho việc hắn ta có thể điều khiển nhiều Elder Lich cùng một lúc như vậy và kèm theo việc bọn chúng có lý trí, dễ sai bảo và kiểm soát sẽ dễ dàng hơn

Greenham nhận ra mức độ nguy hiểm thật sự ẩn trong khu lăng mộ này và một cảm giác lạnh buốt chạy qua cơ thể. Cùng lúc đó, nỗi căm ghét tên bá tước đã giao nhiệm vụ này bùng lên trong lòng anh. Tất nhiên, người nhận công việc này là Greenham và những worker khác và họ đã đặt cược mạng sống mình lên một canh bạc mặc cho những rủi ro có thể gặp phải. Chính vì vậy họ không thể nói gì về việc này

Nhưng tên bá tước đó chắc hẳn có thông tin về nơi này. Nếu không, hắn đã không chi ra một khoản tiền lớn như vậy để triệu tập các nhóm worker

"Liệu hắn cố tình giấu chúng ta?Chết tiệt... Hãy ra khỏi đây thật nhanh. Nơi này.... không phải là nơi chúng ta nên tới"

Rogue dường như vẫn chưa nhận ra. Không, sẽ tốt hơn nếu anh ta không nhận ra

Những con gián vẫn đang bất động

Greenham nhìn những con gián xung quanh. Râu chúng vẫn đang cử động nhẹ nên chắc hẳn chúng chưa chết, nhưng cũng không chịu di chuyển. Nó khiến anh ngửi thấy mùi nguy hiểm tiềm tàng

"Không, các người không thể chay thoát" Giọng một người thứ ba vang lên

"Ai đó?"

Greenham và người trinh sát viên nhìn xung quanh nhưng họ không thấy bất kì ai cả

"À, cho ta xin lỗi. Ta là Kyouhukou, người được Ainz-sama giao phó quản lý khu vực này. Xin hân hạnh gặp mặt"

Từ phía giọng nói đó phát ra, họ nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ. Đẩy đàn gián ra xa, một vật gì đó đang cố gắng trồi lên

Đây không phải là một khoảng cách có thể sử dụng vũ khí cận chiến. Rogue lặng lẽ giương cung lên còn Greenham chật vật lấy ná bắn đá, nhưng rồi thay đổi quyết định. Anh sẽ chay xuyên qua đàn gián cao tận hông này và chém đối phương ngay tức khắc

Thứ xuất hiện sau khi đẩy tất cả những con gián ra xa là một con gián khác

Nhưng có sự khác biệt rõ rệt giữa nó và đồng loại. Nó cao khoảng 30cm và đứng bằng hai chân

Nó khoác một tấm áo choàng đỏ thắm được thêu chỉ vàng ở góc đầy sang trọng và đội một chiếc vương miện bằng vàng nhỏ trên đầu. Trong chân trước của nó là một thanh quyền trượng trắng nõn ở phần chân

Điều kì lạ nhất là mặc dù nó đang đứng bằng hai chân, đầu nó lại có thể hướng về phía Greenham và Rogue. Thông thường, nếu một con côn trùng đứng dậy, đầu nó sẽ hướng thẳng lên trời. Nhưng sinh vật kì lạ trước mặt họ không như vậy

"Ngươi là..ai?"

"Hừm...Có vẻ như các người chưa nghe rõ lời ta nói lúc đầu. Liệu ta có cần giới thiệu bản thân thêm lần nữa?"

"Không, đó không phải là vấn đề.."

Greenham nhận ra rằng đó không phải là thứ nên nói hay hỏi đến

"...Ta sẽ nói thẳng. Ngươi liệu có muốn trao đổi?"

"Ồ, ngươi muốn một cuộc trao đổi.Vì ta cảm thấy rất cảm kích với hai người, không có lí do gì ta không thể nghe lời đề nghị của các người"

Dù từ 'cảm kích' làm Greenham cảm thấy lo ngại về thứ khiến nó nói như vậy, anh không thể hỏi việc đó trong một tình cảnh bất lợi như hiện nay

"Chúng tôi mong.... ngài có thể để chúng tôi ra khỏi nơi này an toàn"

" Tất nhiên đó sẽ những gì các người muốn. Nhưng kể cả khi rời khỏi căn phòng này thì các ngươi vẫn đang ở tầng 2 của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Ta phải nhắc rằng sẽ rất khó khăn cho các người để lên được mặt đẩt"

Tầng 2....

Greenham tròn mắt trước lời nói đó

" Vậy cánh cửa ở dưới lăng tẩm trên mặt đất dẫn tới tầng 1?'

"Lạ lắm sao ?"

"Không, tôi chỉ muốn xác nhận lại"

"Haha, vì các ngươi bị dịch chuyển từ tầng 1 nên ta có thể hiểu được sự bối rối đó"

Nhìn Kyouhukou giải thích về sơ đồ cấu trúc, Greenham cảm thấy sống lưng mình tê lạnh. Đó là nỗi sợ hãi sinh ra từ việc giả thuyết của anh đã chính xác

Nói cách khác, thứ gì đó bằng một cách nào đó đã sử dụng ma pháp dịch chuyển như một cái bẫy. Đó là loại ma pháp nào và kĩ năng ma thuật nào cần thiết để sử dụng nó?

Tuy không phải là Magic Caster,anh vẫn hiểu rõ điều đó nghĩa là gì

"Tất nhiên, nếu ngài có thể nói cho chúng tôi biết lối ra lăng tẩm này...Hừm, không, chúng tôi sẽ không đòi hỏi nhiều như vậy. Xin hãy chỉ cần để chúng tôi rời khỏi căn phòng này"

"Hừm"

"Chúng tối sẽ...cho ngài bất kì thứ gì ngài cần"

"Vậy sao?"

Kyouhukou gật đầu và ra vẻ như nó đang tập trung suy nghĩ

Một thời gian trôi qua trong sự yên lặng tuyệt đối. Và rồi Kyouhukou gật đầu như đã hiểu ra được điều gì đó và bắt đầu nói

"Ta đã có tất cả những gì mình muốn trong tay. Ta nghi ngờ chuyện các người có thể cung cấp được thứ ta ao ước"

Kyouhukou chặn miệng Greenham, người đang chuẩn bị đáp lại, bằng cách giơ chân trước và tiếp tục

"Nhưng các người có vẻ bối rối không rõ tại sao ta cảm ơn các người trước đó, vậy nên hãy để ta giải thích. Các ngươi xem, thần dân của ta chán với việc ăn thịt đồng loại. Các người sẽ là giải pháp cho vấn đề đó nên cho ta gửi lời cảm ơn thêm lần nữa"

"Cái gì?"

Vào thời điểm Rogue hiểu được điều đang nói đến, anh liền bắn một mũi tên. Mũi tên bay xé gió nhưng bị vướng vào áo choàng của Kyouhukou và rơi xuống đất

Can phòng bắt đầu rung chuyển

Hàng loạt tiếng động phát ra từ mọi phía và bắt đầu lớn dần

Một đợt sóng nổi lên từ mặt biển đen đấy

Cơn sóng khổng lồ nuốt chửng Greenham và người trinh sát viên như thể họ bị cuốn đi bởi lưu vực

Trong lúc bị quay vòng trong vòi rồng đen, Greenham đập tất cả những con gián bò vào những kẽ hở trong bộ giáp của anh. Không vũ khí nào có tác dụng trước đám côn trùng nhỏ này, cũng như họ không sở hữu bất kì đòn tấn công phạm vi rộng nào. Chính vì vậy, họ đã bỏ vũ khí lại và chúng từ lâu đã biến mất trong dòng nước đen

Anh cố sức vùng vẫy một cách điên cuồng nhưng không thể làm gì do đang bị khống chế bởi vô số con gián. Đó giống như động tác của một người đang chết đuối. Tiếng động duy nhất Greenham có thể nghe thấy là từ những con gián bò xung quanh mình

Gã Rogue đã bị cuốn đi từ trước và giọng anh ta đã không còn nghe thấy. Không, việc Greenham không nghe thấy được là điều dễ hiểu. Rogue sẽ không thể thốt lên được bất kì từ nào với những con gián bò vào trong miệng, họng và dạ dày như vậy

Greenham cảm thấy đau nhói khắp cơ thể. Đấy là cơn đau đến từ những con gián đang ăn dần anh bên trong bộ áo giáp

"Dừn.."

Anh cố gắng hét lên nhưng ngay lập tứ bị nghen lại do lũ gián đổ vào mồm và làm tắc cổ họng anh. Dù anh cố gằng nôn ra với tất cả ý chí trong người, bọn chúng vẫn tiếp tục chui vào những lỗ hổng nhỏ trên mồm anh và cào bới bên trong đấy

Như thể đã có con chui vào tai, những tiếng sột soạt diễn ra không ngừng và đủ to để khiến anh lạnh gáy

Đàn gián bắt đầu bò lên và ăn dần khuôn mặt anh. Anh thấy đau nhói ở mí mắt, nhưng anh không dám mở mắt. Anh biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu như anh làm vậy

Greenham hiểu rõ điều gì sẽ xảy đến với bản thân. Cứ đà này, anh sẽ làm mồi cho những con gián phàm ăn

"Ta không muốn điều này"

Anh hét lên trong tuyệt vọng và lũ gián tràn vào mồm anh một lần nữa. Bọn chúng bò, cố gắng đi vào cổ họng anh. Rồi anh cảm thấy thứ gì đó mềm xốp vừa rơi vào dạ dày, tiếp đó là cảm giác kinh tởm đến từ những con gián cựa quậy bên trong khiến anh muốn nôn ra

Greenham chống cự với tất cả sức lực. Anh không chấp nhận một cái chết như vậy

Anh đã leo lên vị trí này với một mục tiêu duy nhất là để thể hiện với những người anh em của mình

Anh đã tiết kiệm đủ tiền để sống an nhàn sung sướng cả đời. Nhờ danh tiếng của mình, anh sẽ cưới một người phụ nữ mà không ai trong ngôi làng đó có thể sánh kịp. Anh đã trở thành một người thành đạt trong cuộc sống, vượt qua tất cả những người anh em đã cướp đi phần tài sản anh xứng đáng được nhận và đuổi anh đi

Anh không muốn chết ở nơi này

"Abrrwargagh! Ta sẽ sống sót quay trở về!'

Anh hét lên trong khi nôn ra đống gián anh cắn nát trong miệng

".....Cách ngươi chống cự thật dũng cảm. Vậy hãy ta sẽ cho ngươi thêm nữa"

Ngay cả tiếng hét của Greenham cũng bắt đầu bị vùi dần dưới cơn lốc đen trong giây khắc

_____

Anh ta mở mắt ra

Thứ lọt vào tầm mắt của anh là một trần nhà trông khá kì lạ. Nó được làm bằng đá và có những vật màu trắng phát sáng đính trên. Anh cố gắng tìm xung quanh để tìm hiểu xem làm cách nào anh tới được đây, nhưng rồi nhận ra rằng anh không thể quay đầu. Không, không chỉ đầu, không một bộ phận nào khác trên cơ thể anh có thể di chuyển. Anh có cảm giác cái gì đó đang khoá cổ tay, hông, cổ chân và ngực anh lại

Tình cảnh khó diễn tả này khiến anh sợ hãi và muốn hét lên, nhưng có gì đó mắc kẹt trọng miệng khiến anh không thể mở hay đóng hoàn toàn nó lại được

Khi anh cố gắng liếc mắt nhìn xung quanh trong vô vọng, một giọng nói cất lên

"Ôi , cưng dậy rồi sao?"

Đấy là một giọng nói phát ra từ yết hầu nên rất khó để phân biệt xem người nói là nam hay nữ

Vật xuất hiện trước tầm mắt bất động của anh là một con quái vật đáng kinh tởm

Nó có cơ thể của một con người, nhưng cái đầu biến dạng của một con bạch tuộc. Sáu chiếc xúc tu dài ngoằn ngoèo trên cái đầu đấy có thể kéo dài xuống tận đùi

Da nó màu trắng sữa, như màu da của một kẻ vừa chết đuối. Trên cái thân hình sưng tấy trông như xác chết đó là một bộ đồ đen làm bằng da thuộc mà gần như không che bất kì thứ gì trên cơ thể. Bộ đồ đấy bó chặt quanh cơ thế nó như dây bện thịt chỉ có thể được miêu tả là kì quái. Nếu một mỹ nhân mặc nó thì trông sẽ rất quyến rũ nhưng mặc bởi một con quái vật như vậy thì chỉ khiến người ta buồn nôn

Mỗi bàn tay nó có bốn ngón tay có màng. Móng tay mỗi ngón đều rất dài với những nét hoa văn kì lạ

Sinh vật dị hình này đưa môi mắt xanh tuyền không con ngươi về phía anh

"Fufufu, cưng có ngủ ngon không?"

'Hff,hff,hff,hff"

Lo lắng và sợ hãi. Bị hai cảm xúc đó chiếm hữu, anh chỉ có thể đưa ra một tiếng thở nặng nhọc. Con quái vật đó chạm má anh nhẹ nhàng như một người mẹ cố gắng dỗ dành đứa con đang sợ hãi. Nhưng cảm giác lạnh và mềm nhũn đến từ bàn tay đó chỉ khiến anh lạnh sống lưng

Sẽ là điều dễ hiểu nếu như anh ngửi thấy mùi hôi thối của máu và thịt phân huỷ trong không khí, nhưng con quái vật này lại có mùi thơm như những bông hoa toả hương. Điều đó càng khiến nỗi sợ trong anh tăng lên bội phần.

"Ôi chà, nó đã co đến mức này. Cưng không cần phải sợ đến vậy đâu"

Con quái vật nhìn xuống thân dưới của anh. Cảm thấy luồng gió thổi chạm vào da, anh nhận ra rằng mình đang trần truồng

"Hmm, liệu ta có thể biết tên cưng ?"

Nó đưa những ngón tay khẳng khiu của mình lên má và nghiêng đầu hỏi. Dáng đứng này rất phù hợp với một mỹ nhân, nhưng với một con quái vật trông như một cái xác chết đuối với một con bạch tuộc thay cái đầu thì chỉ khiến người ta rùng mình ghê tởm

"..."

Con quái vật cười trước mặt anh trong khi anh chỉ có thể di chuyển con mắt. Những cái xúc tu che mất miệng nó và vẻ mặt nó dường như không thay đổi. Dù cho vậy, anh biết rằng nó đang cười do đôi mắt như ngọc của nó đang nheo lại

"Uufu, cưng không muốn nói chuyện? Dễ thương chưa. Đừng có ngại !"

Đầu ngón tay của con quái vật kẽ chạm dọc lồng ngực anh như thể nó đang viết gì đó, nhưng anh chỉ có thể cảm thấy sợ hãi tựa như trái tim của anh đang bị xẻ ra

" Chị sẽ nói tên mình cho cưng T.R.Ư.Ớ.C vậy"

Đó là một giọng nói ngọt ngào và đầy quyến rũ đủ khiến bất kì ai cũng phải xao xuyến

"Chị là người thu thập thông tin đặc biệt của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, tên là Neuronist. Hehe, người ta còn gọi chị là 'Kẻ tra khảo'"

Những xúc tu dài bắt đầu tách ra, để lộ một cái miệng tròn ở dưới chân. Giữa những hàm răng sắc như dao cạo, một cái ống tương tự như cái lưỡi lò ra. Nó thật sự trông giống một cái ống hút đỏ

"Chị sẽ hút khô cưng với cái này"

Nó có ý gì khi nói 'hút khô'? Anh ta cố cử động cơ thể đang chìm trong sợ hãi của mình, nhưng nó đã bị kẹp chặt

"Thôi nào. Cưng đã bị bọn chị bắt giữ rồi"

Quả thật như vậy. Kí ức cuối cùng của anh là hình ảnh Greenham và người Rrgue biến mất ngay trước mặt. Sau đó anh bất tỉnh và thức dậy trong tình trạng này

"Cưng nên biết cưng đang ở đâu, đúng không?

Neuronist cười trước khi tiếp tục

"Đây là Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, nơi ngự trị của người cuối cùng trong số 41 Đấng Tối Cao-ngài Momon.., ý ta là ngài Ainz. Đây là thánh đia linh thiêng nhất"

"Mgài Heinhu?"

" Đúng vậy, ngài Ainz"

Neuronist hiểu rõ những lời nói đó mặc dù anh không thể phát âm rõ ràng và đưa tay chạm lên da anh

"Một trong 41 Đấng Tối Cao. Ngài từng đứng đầu những Đấng Tối Cao khác trong quá khứ và ngài cực kì, cực kì ngầu. Nếu cưng nhìn thấy ngài, cưng cũng sẽ muốn nguyện thề trung thành với cả trái tim mình. Nếu ngài Ainz gọi ta lên giường cùng ngài, ta sẽ không ngại dâng hiến lần đầu của mình cho ngài"

Nó bồn chồn, nhún nhẩy như thể đang cố giấu đi sự xấu hổ của bản thân

" Nè, cưng muốn nghe chuyện này không ?"

Như một cô gái nhút nhát đang chơi đùa với những ngón tay của mình, nó 'viết' từng chữ cái trên cơ thể của anh

"Có một lần Ainz-sama nhìn vào cơ thể của ta. Đó là một cái nhìn của một con đực đang tìm con mồi để đi săn. Rồi ngài quay đi như thể ngài đang xấu hổ. Nó khiến lồng ngực ta như thắt lại và khiến ta lạnh sống lưng"

Nó bất chợt dừng và đưa khuôn mặt của nó lại gần như thể muốn nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Anh ta cố gắng với tất cả lý chí để tránh xa khỏi khuôn mặt kì quái đó, nhưng không thể

"Cho dù con nhóc Shalltear và quả bí ngô xấu xí Albedo đang cố gắng lấy được cảm tình của ngài, ta vẫn hấp dẫn hơn, cưng có nghĩ vậy không?"

"Wevs E wnph mahs hoo"( Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy)

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh không đồng ý ? Sự sợ hãi khiến anh phải cố thốt ra sự hưởng ứng

Neuronist vỗ tay và ngẩng đầu lên trời vui sướng. Hình ảnh đó giống như một kẻ cuồng tín đang cầu nguyện với trời

'Fufufu, cưng đúng là một cậu bé ngoan. Hay cưng đang nói sự thật ? Nếu vậy sao ngài Ainz chưa gọi ta...Ah-Ainz-sama......kể cả sự kiêng khem của ngài cũng thật tuyệt vời.."

Nhìn cái cách cơ thể nó thoắt lại trong sự sung sướng khiến anh nhớ đến cách một con giòi vặn vẹo

"..Ha, nó khiến cơ thể ta như bị điện giật. Ara, chị xin lỗi. Nãy giờ chị chỉ nói chuyện về bản thân"

Không phải quan tâm đến tôi. Neuronist lờ đi ý nghĩ trong đầu anh và tiếp tục

"Bây giờ, chị có nên nói về số phận của cưng? Cưng có biết dàn hợp xướng là gì không?"

Anh chớp mắt trước một câu hỏi không ngờ đến. Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Neuronist cho rằng anh không biết đến nó và giải thich

"Dàn hợp xướng là nhóm người hát những bài thánh ca ca ngợi tình yêu và hào quang của chúa. Chị muốn cưng tham gia vào đó, cùng với những người bạn nhỏ bé của cưng"

Nếu chỉ thế thì không có gì nhiều. Tuy không dám tự tin vào khả năng ca hát của mình, anh cũng không kém đến nỗi không thể hát được. Nhưng liệu con quái vật này thực sự chỉ nói về những thứ như là ca hát? Anh không thể giấu nổi sự lo ngại đang dâng tràn trong lòng và nhìn Neuronist

'Đúng vậy, một dàn hợp xướng. Kể cả những kẻ ngu xuẩn chưa nguyện thề trung thành với ngài Ainz như cưng cũng có thể cống hiến giọng hát của mình để ca ngợi ngài. Mục tiêu sẽ là một bài đồng ca . Ah, thật kích thích ! Đấy sẽ là bài ca thánh ca của Neuronist gửi đến ngài"

Một màu âm u đang dần bao trùm đôi mắt tràn đầy sự nổi loạn của nó. Liệu có phải do nó đang bị kích động bởi những suy tính? Những ngón tay của nó run rẩy như con giun

"Fufufu, và bây giờ ta sẽ giới thiệu với cưng những người sẽ hỗ trơ cưng với bài đồng ca"

Như thể đã đợi sẵn ở một góc, một vài sinh vật lộ diện

Anh ngưng thở thời điểm anh thấy chúng. Đó hiển nhiên là những sinh vật độc ác

Với bộ tạp dề da thuộc màu đen trên người, da chúng trắng bệch, gần như trong suốt và những mạch máu tím lộ rõ như thể máu chúng thực sự màu tím

Bọn chúng đeo mặt nạ da thuộc màu đen với không một kẽ hở, khiến anh tò mò không biết chúng thở hay nhìn như thế nào. Sải tay của chúng cũng rất dài. Chúng cao khoảng 2m nhưng tay chúng vẫn đủ dài để chạm mặt đất

Mỗi người trong bọn chúng đều đeo thắt lưng bên hông, với rất nhiều dụng cụ treo trên đó

Bọn chúng có 4 người.

"Chúng là những 'Kẻ tra tấn'. Chúng sẽ hỗ trợ chị để giúp cưng hát một bài hát tuyệt vời"

Một linh cảm chẳng lành. Anh cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của việc ca hát và cố gắng chạy thoát. Tuy vậy, anh vẫn không thể di chuyển

"Vô ích thôi... Nó sẽ không vỡ bởi một kẻ yếu như cưng đâu. Bọn chúng sẽ niệm phép phục hồi liên tục để cưng có nhiều cơ hội tập luyện hơn:

"Thnd du mus!" (Đừng làm vậy !)

"MMmm? Sao cưng lại nói vậy? Cưng muốn chúng ta dừng lại?"

Neuronist nhẹ nhàng hỏi người đàn ông đang thấm đẫm nước mắt trên mặt. Sau đó sáu chiếc xúc tu bắt đầu vung vẩy

" Nghe rõ đây. Bởi ngài còn tại vị mà chúng ta, những kẻ được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao, được phép tồn tại. Chúng ta tồn tại là để phục vụ ngài. Cưng thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ thương hại những tên trộm dơ bẩn đã dám làm vấy bẩn thánh địa nơi ngài đang sống ? Cưng thực sự nghĩ vậy sao?"

"Auf lirru gwpph!" (Tôi rất xin lỗi!)

"Hehehe, đúng vậy. Hối cải là một tính cách quý giá"

Neuronist cầm lên một cây gậy thon không biết từ đâu. Ở một đầu cây gậy có những đầu nhọn dài khoảng 5mm

"Hãy bắt đầu với cái này"

Neuronist ân cần giải thích từng chi tiết cho người đàn ông không biết gì về những dụng cụ

"Đấng sinh thành của ta từng gặp phải một vấn đề tên là "sỏi thận". Để bày tỏ lòng kính trọng tới việc đó, chúng ta sẽ bắt đầu với cái này. Vì nó khá nhỏ nên chị nghĩ chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đưa nó vào"

"Thnd du mus!" (Đừng làm vậy !)

Neuronist đưa mặt lại gần người đàn ông đang gào thét lên khi biết điều gì sẽ xảy đến với mình

"Chúng ta sẽ còn ở với nhau trong một thời gian rất, rất dài. Cưng đừng khóc vội, bởi vì đó chỉ là sự khởi đầu"

______________

Phần 3

Mặc dù mỗi đội được chọn lối đi cho riêng mình ở chỗ ngã rẽ, Eruya vẫn tiếp tục đi thẳng vì hắn tin hắn sẽ gặp kẻ thù mạnh hơn nếu đi sâu vào bên trong lăng tẩm

Dù đã đi ngang qua rất nhiều ngã rẽ và cánh cửa đá, hắn vẫn lặng lẽ đi tiếp. Thực chất, anh đang cảm thấy chán nản vì không có gì xảy ra. Không một con quái vật hay một cái bẫy. Hắn nghĩ bản thân đã chọn sai đường.

" Đi, lũ chậm chạp. Bước nhanh vào!"

Eruya ra lệnh cho ả người elf đang đi trước hắn 10m với giọng nói dữ dằn. Cô gái elf đó đôi khi mới dừng nghỉ, nhưng khi nghe thấy mệnh lệnh, cô run sợ một chút rồi tiếp tục rảo bước. Cô đã phải di chuyển liên tục kể từ lúc cô đến lăng tẩm này

Cho đến giờ thì cô khá may mắn, nhưng nếu có bất kì cạm bẫy nào phía trước thì cô chắc chắc sẽ chết

Tuy gọi là tìm bẫy, cách cô ấy bị đối xử giống với cách người thợ mỏ sử dụng những con chim hoàng tước hơn. Đội của Eruya bao gồm Eruya và ba nô lệ elf với các kĩ năng riêng biệt- ranger, Celric và druid. Sử dụng một người có khả năng dò tìm như một con chim hoàng tước khai mỏ là một mệnh lệnh hết sức vô lí

Nhưng Eruya có lí do của riêng mình, và nó chỉ đơn giản là hắn đã chán ngấy cô elf đó

Rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này, không phải vì lí do đạo đức, mà là tiền bạc

Nô lệ từ Pháp Quốc Slane không hề rẻ, đặc biệt là elf . Mức giá của elf thường dựa rất nhiều vào ngoại hình và kỹ năng. Elf thường rất đắt đủ để khiến con ngươi của nhiều người nổ tung và được giao dịch ở mức giá vượt quá khả năng của người thường

Một elf với những kĩ năng sẽ có giá tương đương với vũ khí được yểm ma pháp đặc biệt. Cho dù với Eruya, đó cũng không phải món hàng hắn có thể mua tuỳ thích

Nhưng do Eruya nhận tất cả tiền công của 'Tenmu' cho riêng mình, hắn có thể bù phần lỗ nhanh chóng nếu như nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Do vậy, hắn không quan tâm nếu một trong số họ chết sau khi đã chán họ

Lầu sau, mình nên mua một đứa ngực bự hơn

Eruya nghĩ thầm trong khi nhìn tấm lưng của cô gái elf đang đi phía trước

Mình thich tiếng hét của chúng mỗi khi mình bóp mạnh ngực chúng

Do nhiệm vụ này là sự hợp tác giữa nhiều nhóm, đã nhiều ngày nay hắn không thể ngủ với nhóm elf. Không ai sẽ phàn nàn nếu hắn làm vậy, nhưng ghen tuông có thể dẫn đến nhiều sự kiện khó nhằn. Eruya có đủ kinh nghiệm với tư cách là một worker hiểu rõ những rắc rối mà vấn đề đấy có thể đem đến

Ham muốn tình dục bị dồn nén khiến Eruya bắt đầu nghĩ vẩn vơ

Không, ta nên kiếm một ai đó như người đàn bà đó

Người xuất hiện trong tâm trí của Eruya là một thành viên của Foresight. Ả bán elf nhìn Eruya với cặp mắt đầy thù hận

Cô ta đúng là một người đàn bà phiền phức

Có một cô bé bên cạnh cô ta trong đội đó, nhưng Eruya có thể hiểu vì sao cô bé đó nhìn hắn với vẻ thù địch rõ rệt. Phụ nữ thường không hiểu ham muốn của đàn ông. Nhất là với những ai ở độ tuổi đó, nó sẽ dễ hiểu vì sao cô bé kia khinh miệt những hành động tình dục. Nhưng việc những sinh vật bậc thấp hơn nhìn con người với ánh mắt đó là không thể chấp nhận được

Chỉ nghĩ về nó cũng đủ khiến cơn giận lộ rõ trên khuôn mặt của Eruya

Mình muốn đánh cái bộ mặt khó chịu đó cho đến khi cô ta không thể phản kháng được nữa

Với những nô lệ elf, họ đã trở nên tuyệt vọng sau khi trải qua đủ mọi hình thức tra tấn trước khi được chuyển đến khách hàng. Nô lệ elf sẽ không bao giờ thể hiện bất kì sự phản kháng nào

Mặt khác, nếu hắn tấn công cô ả bán elf đó, cô ta sẽ chống trả như một con thú điên. Với Eruya, bẻ gãy và chế ngự con thú đó không phải khó, nhưng hắn sẽ không đi ra một cách lành lặn và hắn cũng không tự tin vào khả năng giữ cho con mồi mình sống khi chế ngự. Khi đang tưởng tượng cảnh mình tát Imiya trong đầu, hắn không nhận thấy cô người elf phía trước đã dừng lại

"Ai cho ngươi dừng? Đi tiếp nhanh"

"Hức..! Tôi nghe thấy một tiếng động từ bên kia"

"Một tiếng động?"

Eruya tập trung nghe ngóng trong khi lườm cô gái elf. Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ

"..Ta không nghe thấy gì cả"

Thường Eruya sẽ đánh cô ta, nhưng elf có thính giác tốt hơn con người. Cho dù hắn không nghe thấy gì, vẫn có khả năng cao elf nghe được. Để kiểm chứng, hắn hỏi hai người bên cạnh

"Vậy còn các người ? Các người nghe thấy gì không ?"

"D-dạ vâng tôi nghe thấy"

"N-nó như tiếng kim loại va vào nhau"

"....Vậy sao?"

Không có lí do gì tự nhiên lại có tiếng kim loại va chạm. Chắc chắn ai đó đã tạo ra tiếng động đấy. Nói cách khác, đây có thể là cơ hội chiến đấu đầu tiên cho hắn kể từ khi tiến vào lăng tẩm. Chỉ nghĩ về điều đó cũng đủ làm hắn cảm thấy hứng thú

"Hãy tiến đến chỗ phát ra âm thanh đó"

"V-vâng"

Với cô gái elf dẫn đường, hắn tiến đến chỗ phát ra âm thanh đó. Dần dần, Eruya cũng đã có thể nghe được tiếng kim loại. Theo sau đó là tiếng một vật cứng đập vào một vật liệu cứng khác và những tiếng hét đánh trận

"Ta đoán đó chỉ là những người worker khác. Đường hầm không một chỗ uốn cong nào cả, nhưng ta đoán chúng ta đã chạm mặt một đội khác"

Như thể ai đó đã dội một gáo nước lạnh lên những kì vọng của bản thân, hắn mất hết động lực và thở dài

Khi tiến gần đến nơi phát ra tiếng động, Eruya cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Nó quá bất thường cho một trận đánh. Nó giống như là...

Sự tò mò của hắn đã được trả lời khi đến nơi

Đấy là một căn phòng khá rộng lớn, đủ rộng cho hơn chục người chạy nhảy thoải mái. Bên trong là 10 lizardmen mặc những bộ giáp tráng lệ. Bọn chúng đều đeo vòng cổ, với một mảnh xích vỡ trên đó

Bọn chúng đang vung kiếm đánh lẫn nhau. Căn phòng vang những tiếng thét và những pha chạm kiếm đầy quyết tâm xảy ra ở mọi góc. Cho dù nó có dáng vẻ của một trận chiến ác liệt, Eruya có thể thấy rằng đấy chỉ là buổi luyện tập

Hắn xác nhận được điều đó do bọn chúng dừng tay khi đội của Eruya tiến vào

Một trong những người khác ở trong phòng là một sinh vật với thân hình đồ sộ và một tay cầm một tấm khiên khổng lồ. Nó mặc một bộ giáp toàn thân với những hoa văn khiến nó trông như được bao phủ bởi nhiều mạch máu. Và người cuối cùng- không, thứ cuối cùng sẽ chính xác hơn

Nó là một con quái thú khổng lồ được bao phủ bởi lớp lông màu bạc, với đôi mắt lộ rõ vẻ trí thức

"Cuối cùng các người đã đến, những kẻ đột nhập"

Trong số những loài quái vật biết nói, một số loài rất là phiền phức. Ma thú thường sử dụng sức mạnh cơ thể để tấn công, nhưng những loài thông minh thì dùng ma pháp

Eruya là một kiếm sĩ thiên tài, nhưng hắn không tự tin về khoản ma thuật. Hắn liền củng cố tinh thần và cố gắng tĩnh tâm để chống lại ma thuật.

"Và ngươi là?"

Việc hỏi là không cần thiết. Nếu nó đang đợi ở đây thì sẽ chỉ là để bảo vệ lăng tẩm này. Câu hỏi ở đây là nó mạnh như thế nào

Dựa trên vẻ bề ngoài, nó có thể là chủ nhân của toà lăng tẩm này. Nếu hạ được con quái vật này, hắn sẽ trở thành người cống hiến nhiều nhất. Điều đó cũng có nghĩa rằng đội của hắn là đội giỏi nhất trong tất cả. Do 'Tenmu" chính là bản thân Eruya, nó cũng thể hiện rằng hắn là worker giỏi nhất. Kể cả may mắn cũng là phẩm chất quan trọng của một worker

"Vua rừng được cử để đối mặt với ngươi. ta muốn thử nghiệm một số thứ... nhưng hình như ngươi không phải là một đối thủ xứng tầm"

Hắn cảm thấy thất vọng và khó chịu

Thất vọng bới việc con quái thú này chỉ là một con chó canh và khó chịu từ việc hắn đang bị nó xem thường

" Nghĩ đến việc mọi thứ sẽ như thế này ngay cả trước khi giao chiến... Ngươi "

"D-dạ"

Cô gái elf run rẩy khi hắn trầm giọng gọi. Eruya cảm thấy hài lòng trước cảnh tượng đó. Đó chính là thái độ mọi 'thứ' nên thể hiện trước mặt hắn. Cho dù chỉ có vài ngày, sau khi đi cùng Momon, hắn đã trở nên rộng lượng hơn

"Đó là loại quái vật gì?"

"T-tôi xin lỗi nhưng tôi kh-không biết"

'Tsk, vô dụng"

Anh đập cô elf vô dụng bằng bao kiếm. Eruya lờ đi cô gái đang quỳ gục trên sàn xin lỗi để phân tích con thú

Do kích cỡ của nó, đối đầu trực tiếp có vẻ sẽ rất bất lợi nhưng quái vật thường như vậy. Eruya đã từng dễ dàng giết nhiều loài quái vật. Hắn cảm thấy ngu xuẩn khi nghĩ đến việc sợ hãi dù trong chốc lát chỉ vì nó là loại quái vật hắn chưa từng gặp. Cẩn thận là điều cần thiết, nhưng cẩn thận quá mức và trở nên sợ hãi thì chỉ đơn giản là vô dụng

"Ta sẽ hỏi thêm một câu. Cái gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thắng được ta?'

"Ta có thể thấy sức mạnh yếu đuối của ngươi chỉ bằng ánh mắt.."

Eruya nhăn mặt và nắm chặt thanh kiếm

"..Có vẻ như đôi mắt của ngươi khá vô dụng. Liệu có cần ta móc nó ra cho ngươi không?"

" Ngươi có thể thử. Nhưng ta nhận được lệnh rằng sẽ không vấn đề nếu ta giết ngươi tại đây. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Hắn muốn vung thanh kiếm của mình mà không nói gì, nhưng xông thẳng vào một con quái vật như vậy sẽ làm hắn trông như kẻ yếu thế hơn. Nên hắn kiềm chế và nhạo báng nó

"Nếu vậy thì được thôi, đồ thú vật"

"Sao ngưới cứ đứng yên như vậy? Ngươi không muốn chuẩn bị cho lũ elf kia sao?"

"Không cần! Nói đến đây, ngươi không muốn chuẩn bị cho những tên lizardman đằng sau ngươi sao ?"

"À, sẽ không sao. Họ sẽ chỉ quan sát trận đấu của Vua rừng. Không cần để tâm đến họ"

"Người khá dũng cảm khi từ bỏ cơ hội thắng duy nhất của mình"

"Ta rất cảm kích trước lời khen ngợi của ngươi"

Châm biếm không có tác dụng với nó. Không nhẽ nó chỉ đủ thông minh để giao tiếp chứ không hơn? Trong khi Eruya đang suy nghĩ, con quái vật đó nhếch mép và nói

"Nhưng ta có ý định giết ngươi không thương tiếc, nên ta mong rằng ngươi sẽ chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Như đã nói từ trước, đây cũng là một bài kiểm tra cho bản thân ta"

"Một bài kiểm tra? Một bài kiểm tra cho một con chó canh nhà sao?"

"Hmm... đây là một bài kiểm tra sự phát triển của ta với tư cách là một chiến binh. Bây giờ, bắt đầu được chưa? Ta sẽ không đụng đến lũ elf đằng sau ngươi và chỉ đối mặt với mình ngươi"

"Như ngươi muốn"

"Tên của Vua rừng là Hamsuke ! Hãy nhớ tên kẻ sẽ giết ngươi khi đi sang thế giới bên kia! Hãy xưng tên của ngươi đi!"

"...Ta không có tên để xưng trước một con quái vật"

"Vậy ta sẽ xoá ngươi khỏi trí nhớ như một tên ngốc không tên"

Thân hình đồ sộ đấy nhảy vọt lên

Đấy là một động tác nhanh nhẹn khó thể tưởng tượng nổi nếu xét kích cỡ của nó. Một chiến binh bình thường sẽ bị choáng ngợp trước áp lực từ việc bị nó tiếp cận và ăn đủ cú đột kích.

Ta khác với những kẻ thua cuộc đó

Eruya nhử cú đột kích của Hamsuke và trượt sang một bên mà không di chuyển chỗ đứng

Đó là phiên bản nâng cao của [Shukuchi], [Shukuchi Kai]

Thông thường, [Shukuchi] chỉ có thể dùng để thu gọn khoảng cách với kể thù, nhưng phiên bản này giúp người dùng di chuyển mọi hướng . Nhìn bề ngoài, trượt mà không di chuyển chân sẽ trông rất lạ, nhưng nó thực sự rất hữu ích

Tránh đòn thường sẽ dịch chuyển trọng tâm của cơ thể và làm mất sự thăng bằng. Nhưng nếu một người có thể tránh né mà không cần di chuyển thì họ có thể tấn công ngay lập tức với toàn bộ sức mạnh của thân dưới

"Tyaaht!"

Thanh kiếm chém xuống...

"-Kehut!"

Eruya bay về phía sau như thể hắn bị bật ra khỏi cơ thể của Hamsuke

Đó là một cơ thể cực kì cứng cáp. Bộ lông màu bạc tưởng chừng mềm mượt đấy lại cứng rắn một cách kì lạ, và Eruya cảm giác như hắn vừa bị một cái chùy đập phải. Hắn suýt bất tỉnh trước cú va chạm

Thời điểm hắn rơi xuống mặt đất, Eruya vô tình kiểm tra toàn thân xem nó còn có thể cử động không. Hắn có một vài vết bầm nhẹ, nhưng dường như không có vấn đề gì với xương. Hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu

Việc dính phải đòn tấn công của đối thủ và ngã xuống sàn làm hắn nổi giận, nhưng tinh thần chiến binh trong Eruya hiểu rằng hắn không có thời gian cho chuyện đó

Khi Eruya đứng dậy, hắn định vị Hamsuke và giương thanh kiếm lên chuẩn bị đón nhận cuộc đột kích của nó

Có gì đó chảy ra từ mũi hắn. Khi hắn quệt nó đi, quả như anh đã dự đoán, đó là máu

"Tên khốn.."

Hamsuke nhìn Eruya cố gắng đứng đậy với một ánh mắt thể hiện sự bình tĩnh. Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng Hamsuke đang quan sát hắn ta.

Nó khác với ánh mắt 'Ta ăn hắn được không' của một con thú thông thường hay 'Liệu ta có thể thắng'. Đó là ánh mắt của một chiến binh đang tìm lối đánh tốt nhất sau đợt giao chiến giữa họ vừa nãy

Ta là vật thí nghiệm để xem một con thú đã trưởng thành như một chiến binh ra sao ư ? Sao không phải ai khác mà là ta ?

Một cảm giác thật khó chịu nhưng xét đến sự nhanh nhẹn của nó, hắn phải thừa nhận rằng nó không phải một con quái vật bình thường. Chỉ trong tức khắc, nó đã đoán được ý đồ tấn công bên sườn của hắn và trả đòn bằng một cú húc toàn thân. Đó không phải là một đòn tấn công quá mạnh, nhưng tốc độ phản ứng đấy chỉ có thể đạt được sau khi tập luyện gian khổ

"Có vẻ đúng như vậy... Nếu mọi thứ tiếp tục như vật, ta sẽ thắng dễ dàng. Ah, xin đừng để ý đến Vua rừng. Vua rừng chưa từng gặp bất kì con người nào có thể thắng được ta"

"Ngươi có thể dành những lời đó đến phút cuối. Khác với một con vật, một chiến binh có thể sử dụng võ kĩ"

Hắn tưởng có thể chiến thắng dễ dàng. Chính vì vậy hắn đã không tung hết sức, nhưng giờ, hắn cần phải nghiêm túc

"Võ kĩ! [Ability Boost ], [Greater Ability Boost]!"

Đấy là những võ kĩ hắn tự hào nhất. Nhất là [Greater Ability Boost], đó không phải thứ mà người ở trình độ như Eruya có thể học được

Ta là thiên tài bởi ta có thể học những thứ như vậy! Ta mạnh mẽ !

Hắn vung kiếm và cảm nhận được từng cử động của hắn nhẹ nhàng và mượt mà ra sao. Thanh kiếm di chuyển đúng như những gì trong đầu hắn

Eruya nở nụ cười cay độc. Vòng tiếp theo sẽ là của hắn

"Ta được dạy luôn phải giữ khoảng cách khi đối đầu với một đối thủ bí ẩn, nhưng ta đang phải chiến đấu như một chiến binh... Ta đoán rằng điều đó không thể tránh được"

Hamsuke dồn trọng tâm lên hai chân sau và tiến lại gần

"Một đòn cận chiến? Cần ta tiếp một đòn của ngươi không?"

"Đừng khinh thường ta, đồ thú vật"

Vào thời điểm nó lọt vào tầm với, Eruya bắt đầu tấn công.

Hamsuke vừa kịp làm lêch hướng đường kiếm được hỗ trợ bởi [Greater Ability Boost] bằng vuốt của mình. Hay chính xác hơn là nó cố gắng làm chệch hướng đường kiếm, bởi thanh kiếm vẫn đang nhắm vào chân nó. Mặc dù vậy, thanh kiếm đã mất lực do va chạm với những cái vuốt và không thể cắt xuyên qua lớp lông cứng và phần thịt bên dưới

Eruya không thu lại kiếm mà ngay lập tức đâm vào mắt của Hamsuke. Một số quái vật có mí mắt đủ cứng để chặn được cả những thanh kiếm bao phủ ki. Nhưng Hamsuke thì không.

Đó là lí do Hamsuke quyết định không để đòn tấn công đấy thành công

Hamsuke né bằng cách vặn toàn thân và cùng lúc đó vung đuôi về phía đối thủ

Eruya đỡ chiếc đuôi bằng thanh kiếm của mình, nhưng lực đánh khiến đôi tay hắn tê liệt

"Khh-urk!"

Hắn nhận thấy Hamsuke đang cuộn người thêm lần nữa, nghĩa là một đòn đánh với sức mạnh tương tự chuẩn bị được tung ra

Eruya nhảy về phía sau. Hắn không thể xác định được độ dài của chiếc đuôi, nhưng định sẽ rút gọn khoảng cách với [Shukuchi Kai] thời điểm nó bay qua

Nhưng chiếc đuôi hắn mong chờ sẽ bay qua đột nhiên dừng lại giữa không trung

"Urk"

Đó là một động tác giả. Hamsuke đã lấy lại tư thế và cũng đã rút đuôi lại. Mặt của Eruya co giật do việc hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tấn công

Hắn có thể thấy rằng chiếc đuôi đó di chuyển độc lập với cơ thể. Không giống như đuôi chuột, nó có thể hoạt động tự do như chiếc đuôi rắn của một con chimera

"Ngươi có thể tự do sử dụng chiếc đuôi của mình"

Eruya khắc những chi tiết về con quái vật tên Hamsuke vào trong đầu và tấn công. Hamsuke, như đang đợi sẵn một kẽ hở, xông lên tiếp đòn

Kiếm và vuốt giao nhau. Eruya bị thương đầu tiên sau những đợt giao chiến. Hamsuke, bên có thể sử dụng hai móng vuốt, giữ lợi thế trong số lượng đòn tấn công trước Eruya, người chỉ sử dụng một thanh kiếm. Cân chiến đang dần trở nên bất lợi. Cho dù đã tăng cường sức mạnh thể chất, Hamsuke vẫn đang dành phần thắng. Cứ đà này...

Hắn rút lui ngay lập tức sử dụng "Shukuchi Kai"

"Hmm, đây là cái ta nói đến"

Trước khi Hamsuke có thể đuổi theo, Eruya chớp lấy thời cơ, giơ thanh kiếm lên trên không và chém xuống

"[Void Cutter]"

Đường chém cắt xé gió và bay tới Hamsuke

Hamsuke thu mình để bảo vệ khuôn mặt và đường chém bị đánh bật bởi lớp lông của nó

Càng xa mục tiêu, đường chém càng yếu. Sẽ khó để Eruya tạo ra thương tổn đáng kể nếu tiếp tục như vậy. Nhưng...

" Có vẻ như ngươi không thể tránh được nó. Đây chính là sự khác biệt giữa con người và đám thú vật"

"Đây thực sự khá... phiền toái"

Eruya liên tục sử dụng [Void Cutter]

Lớp lông của Hamsuke rất cứng và rất khó để cắt xuyên qua. Đó là lí do Eruya liên tục sử dụng võ thuật để nhắm vào mặt nó

Hamsuke đứng chôn chân một chỗ cố cất tiếng qua kẽ hở bộ móng vuốt đang che chắn mặt nó

"Xin hãy đợi chút..."

"Người đang định cầu xin cho cái mạng của mình? Đúng những gì ta mong đợi từ một con thú"

"Không phải vậy.....Thật phiền nhiễu. Trong từ điển của Vua rừng có...........Ah, ta chịu thua!"

Hắn không thể hiểu được

Ta đoán việc một con người không hiểu được những gì loài thú vật đang nói là điều hiển nhiên....Có vẻ như nó đang chuẩn bị tấn công

"Ah.......Thật ồn ào và phiền nhiễu! Hãy kết thúc chuyện này!"

"Đến đây!"

Hamsuke không sở hữu bất kì đòn tấn công tầm xa nào nên nó sẽ cố rút ngắn khoảng cách bằn mọi giá. Đó là cái Eruya đang nhắm đến

Sẽ rất khó để gây sát thương với 'Void Cutter', nên hắn cần một nhát chém trực tiếp để tung đòn chí mạng. Khi Hamsuke lộ mặt và xông lên như một con thú, hắn sẽ chế ngự nó với một võ kĩ mạnh hơn [Void Cutter] và liên tục tấn công vào mặt nó ở khoảng cách gần để chiến thắng

Trong khi Eruya cười nham hiểm, ngỡ rằng chiến thắng đã cầm chắc trong tay, đuôi của Hamsuke di chuyển và.........

"Gyaaaaaaaahhhhh!!"

Chiếc đuôi đánh vào vai Eruya như một chiếc roi với tốc độ không thể tin được.

Miếng giáp vai bị móp vào và phần thịt bị nghiền nát. Cùng lúc đó, tiếng xương gãy có thể nghe thấy và sự đau đớn chạy xuyên cơ thể hắn như điện giật. Quá đau đớn, Eruya lảo đảo lùi lại

Đằng sau Hamsuke, chiếc đuôi trông như con rắn đang vung vẩy. Nó có thể kéo dãn tới một độ dài đến bất thường

"Cái đuôi này quá mạnh đúng như ta nghĩ. Do đó mà ta đã cố gắng cận chiến"

Không tốt

Eruya chỉ còn đủ sức kiềm chế bản thân khỏi hét lên

Nếu hắn tiếp tục bị tấn công như thế này, hắn sẽ thua

"Ngươi! Lũ ngu các người đứng đấy làm gì! Dùng ma pháp đi! Hồi phục cho ta! Ta nói hồi phục cho ta! Nhanh lên, lũ nô lệ ngu xuẩn! Làm ngay bây giờ!'

Một cô gái elf bắt đầu niệm chú trong khi Eruya hét lên với họ

Cơn đau trên vai đang dần biến mất

"Nữa! Niệm thêm thần chú tăng cường nữa!"

Physical ability enhancement, [temporary magic boost to the sword], [hardened skin], [sensory ability enhancement]... (Tăng cường thể chất, ma thuật hỗ trợ tạm thời cho thanh kiếm, da hoá cứng, tăng cường khả năng nhận biết...)Cho dù vô số thần chú được niệm để tăng cường cho Eruya, Hamsuke chỉ yên lặng theo dõi.

Với hàng loạt ma thuật niệm trên bản thân, nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt của Eruya

Một nguồn năng lượng khủng khiếp đang chảy trong người hắn

Hắn chưa bao giờ thua sau khi nhận nhiều thần chú tăng cường như vậy, không cần biết đối thủ là ai

So với hắn lúc thường, bây giờ hắn có thể vung kiếm với tốc độ chóng mặt. Hắn tự tin rằng mình có thể có trận đánh cân bằng

" Do con người và quái vật có sự khác biệt lớn về thể chất, ta sẽ đền bù cho việc đó bằng thứ này!"

"Ta đã lên kế hoạch đánh bại tất cả các người ngay từ lúc đầu nên điều này cũng không thay đổi là bao. Vua rừng nghĩ rằng cuối cùng trận đấu cũng trở nên thú vị!'

"Vớ vẩn"

Eruya tấn công. Hắn sẽ nghiền nát nó với sức mạnh áp đảo đang chảy trong người. Hắn sẽ không để con thú đó to mồm nữa. Trong khi sử dụng [Shukuchi Kai] hắn tung một đòn [Void Cutter] để khiến nó bận rộn

"Đỡ này"

Hắn vung kiếm trong khi hét lên. Dù lớp lông đấy đứng đến mấy, hắn chỉ việc chém mạnh hơn để cắt xuyên qua nó

"Hãy đỡ đòn của Vua rừng, [Slashing Strike]"

Một vật sắc bén đến từ phía trên thanh kiếm đã giương lên của hắn và cắm thẳng xuống cánh tay.

Một thứ gì đó bay lên trời rồi rơi xuống đất, với dịch chảy ra như một túi nước, kèm theo tiếng kim loại rớt xuống

Eruya không hiểu

Đôi tay của hắn, vốn đang cầm thanh kiếm, đã biến mất. Cho dù máu đang bắn ra theo nhịp tim từ vị trí tay cụt, Eruya vẫn không hiểu

Hắn có thể thấy đôi tay đang nắm chặt thanh kiếm nằm trên sàn, cùng với cơn đau đang dần hiện lên ở phần còn lại của cánh tay

Khi nhìn vào nó, Eruya cuối cùng cũng nhận ra điều gì đã xảy ra

Lảo đảo lùi ra xa Hamsuke, hắn hét lên với giọng cao vút

"Tay taaaaaaaaaaaaaa! Hồi phục nó! Ta bảo hồi nó ngay! Các ngươi đang đứng đấy để làm gì?!"

Những ả người elf không cử động

Những đôi mắt âm u của họ phản chiếu niềm vui thầm lặng của những kẻ bị hành hạ

"Tuyệt! Thành công rồi! Ta cuối cùng đã có thể sử dụng võ thuật! Bây giờ ta có thể nhận được lời khen từ chủ nhân!"

"Hiiiii!"

Eruya hét lên một tiếng

Với một con người sống trong một thế giới đầy rẫy những sinh vật mạnh hơn, đi mạo hiểm đồng nghĩa với việc sống chung với những nỗi đau đớn. Hắn đã chịu đựng đủ các loại đau đớn cho đến nay. Hắn đã từng bị sét đánh, lửa đốt, đóng băng, gãy xương, bị cắn, bị chém và bị đánh đập. Nhưng hắn chưa bao giờ làm mất vũ khi của mình. Đối với hắn, mất vũ khí trong thế giới này đồng nghĩa với cái chết. Nói cách khác, với vũ khí trên tay, hắn tự tin rằng mình sẽ thoát khỏi bất kì tình huống tồi tệ nào có thể xảy ra.

Và giờ sự tự tin đó đã bị đập nát

Đây là lần đầu tiên Eruya trải qua một cú sốc như vậy từ khi sinh ra

"Tay ta! Các ngươi còn đợi gì nữa!"

Máu tuôn ra không ngừng và Eruya có thể cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh dần và nặng dần, khởi đầu từ vết thương. Những cô gái elf chỉ cười trước những tiếng hét như tiếng chuông vỡ của anh

Eruya không biết cách biểu lộ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn, nhưng hắn nghe thấy một giọng nói đầy lòng thương cảm

"Ta thực sự cảm ơn ngươi! Ta vốn không thích gây đau đớn thừa thãi, nên xin hãy để ta kết thúc ngay tại đây"

Sccchk, một thứ gì đó chém xuyên gió

Một lúc sau, một cú đánh đập vào mặt hắn. Đó là cơn đau như thể nó đập nát từng chiếc xương trong cơ thể và đủ khiến hắn quên đi cánh tay của mình

Đó là nỗi đau cuối cùng Eruya trải qua

_______

Với nửa khuôn mặt biến mất, các xác đó ngã xuống

"Hmmm hmmm."

Hamsuke quay đầu lại và dần lùi ra xa. Nếu nó ở quá gần cái xác, đám elf sẽ lo sợ không dám lại gần nó. Những elf đó có vẻ như là magic caster nhưng quyết định dùng kiếm của Eruya để chiến đấu. Hamsuke không hề có ý ngăn cản họ

"Bây giờ, các người muốn đấu...?"

Hamsuke ngạc nhiên lẩm bẩm. Nhóm Elf đó đang đá cái xác đáng nhẽ thuộc về đồng đội của họ với nụ cười lộ rõ trên mặt

"Cái gì vậy? Liệu đây có phải cách elf chôn cất người chết ?'

Hamsuke nghi ngờ những gì mình vừa nói. Đôi mắt âm u và đã chết của họ chỉ tràn đầy sự căm ghét. Đấy chỉ có thể là nỗi tức giận đang phun trào

"...Thế này thật rắc rối"

Mệnh lệnh được đưa ra là sử dụng những kĩ năng vừa học được trên những kẻ đột nhập và cho thấy thành quả của quá trình tập luyện. Nhưng nếu nó đấu với một đối thủ không có động lực thì đấy liệu có phải là 'cho thấy thành quả của quá trình tập luyện'? Nếu họ ít nhất đứng dậy chiến đấu thì thế vẫn sẽ tốt hơn là không có gì

"Mình nghe bảo chế nhạo cũng là một chiến lược hay...mình nên nói gì đây? Mình không biết.........Cũng không thể làm gì được. Mình sẽ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ chủ nhân. Nhưng.."

Hamsuke quay lại đối mặt với người đang đánh giá trận chiến

"Thế nào, Zaryusu-dono ? Tôi có vượt qua không?"

"Vâng, một trận đấu thật tuyệt vời. Võ kĩ chắc chắn đã phát huy tác dụng"

Hamsuke nở nụ cười rạng rỡ trước người chiến binh đã dạy nó võ kĩ.

"Đúng là một sự kiện đáng mừng! Liệu tôi đã có thể luyện tập chiến đấu trong khi mặc áo giáp ?"

"Đó là bước tiếp theo. Chúng ta sẽ bắt đầu với giáp nhẹ trước rồi chuyển sang những bộ giáp nặng hơn"

Cho đến nay Hansuke chưa từng mặc giáp. Nó cảm thấy khó chịu khi mặc và di chuyển trở nên khó khăn. Thường không có vân đề gì trong việc đi lại nhưng trong chiến đấu, nó hay mất thăng bằng khi vung đuôi và không thể ra đòn chính xác. Dó là lí do Hamsuke học từ các lizardmen và bắt chước cách họ tập luyện

"Hãy xem Hamsuke này mạnh lên cho chủ nhân mình! Sau bao lâu thì tôi có thể ưỡn ngực gọi mình là một chiến binh? Chiến binh Hamsuke"

" Để xem.. Nếu là Hamsuke thì ngươi có thể gọi bản thân mình là chiến binh trong 1, không, 2 tháng"

"Lâu vậy"

"Ta lại nghĩ thế là khá nhanh. Hamsuke, người thường cần phải mất nhiều năm để học được võ thuật. Nếu xét như vậy thì ngươi đang học khá nhanh"

Một lizardman khác bên cạnh Zaryusu, tên Zenberu, cất tiếng

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Kinh nghiệm thực chiến, hồi phục mỗi khi chấn thương, đấu với những đối thủ mạnh hơn bằng ma pháp tăng cường... Nó có thể là buổi huấn luyện địa ngục, nhưng kết quả chắc chắn sẽ đạt được"

Hamsuke rùng mình. Những lizardman khác cũng cảm thấy tương tự khi họ nhớ lại những buổi tập họ đã trải qua

"....Không biết phải nói sao. Tôi mong rằng đấy không phải kiểu huấn luyện sẽ đưa tôi tới gần với cái chết"

" Bản thân tôi nghĩ mình sẽ mạnh lên nhiều trong những tình huống sinh tử nhưng.....tôi đoán mỗi người đều khác biệt. Vả lại, nếu người chồng mới cưới này chết có người sẽ buồn đấy"

"OOH! Tôi sực nhớ ra anh vừa lấy vợ'

"Vâng, và hình như cô ấy đang mang thai"

"Đúng là một chiến binh tài ba, độ chính xác của anh cao thật ! Sau bao nhiêu lần vậy? Hai hay ba?"

Cú đấm của Zaryusu bay thẳng vào người Zenberu

"Thôi đủ rồi. Nếu chúng ta không bắt đầu luyện tập, chúng ta sẽ bị quở trách. Hơn nữa, nhóm elf kia thì sao?"

" Để chúng như vậy chắc không có vấn đề gì ?"

Nhóm người elf lúc trước còn đang đá cái xác giờ đã ngã xuống đất như những con rối đứt dây. Không chút tinh thần chiến đấu được biểu lộ trên khuôn mặt họ, nên Hamsuke quyết định đợi mệnh lệnh của chủ nhân trừ khi họ định tẩu thoát

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-Giao Đoạn

Cảm nhận được sự biến động đột ngột trong không khí qua mũi, con rồng Tsaindoruks Vaision, hay còn được biết đến với cái tên 'Platinum Dragon Lord' bừng tỉnh. Nó cảm thấy bất ngờ khi bị đánh thức khỏi cơn say ngủ. Không, phải là giật mình thì đúng hơn.

Loài rồng sở hữu giác quan cảm nhận vượt xa con người. Nếu đối thủ của chúng cố gắng đánh lừa chúng bằng những phép như tàng hình hay ảo giác, những con rồng vẫn có thể phát hiện ra từ một khoảng cách đáng kể. Thậm chí ngay cả khi đang ngủ.

Là chúa tể của loài rồng, khả năng cảm nhận của nó còn tốt hơn nhiều so với những con rồng bình thường. Do đó, bất cứ kẻ nào muốn ẩn nấp khỏi nó phải có kỹ năng lão luyện.

Mặc dù đã trải qua hàng ngàn trận chiến, nhưng nó chỉ biết vài người xứng đáng là đối thủ của nó. Thứ nhất là những con rồng chúa như nó, kế đến là sát thủ Izania của mười ba vị anh hùng, nhưng kẻ đó đã từ biệt thế giới này. Tiếp theo sẽ là-

Cảm nhận sự hiện diện của người đó trong tâm trí của nó, Tsaindoruks Vaision - biệt danh Tsar-xoắn miệng lại và từ từ mở mắt.

Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của loài rồng vẫn có thể nhìn rõ như thể ban ngày.

Sự hiện diện mà nó cảm nhận trước mặt là một con người cao tuổi với một thanh kiếm rực rỡ ở thắt lưng, hiện hữu bên ngoài không hề có ý định che giấu. Bà ta đã đến đây mà không bị phát hiện bởi trực giác của con rồng - một nụ cười nở lên trên khuôn mặt nhăn nheo của bà lão.

"Đã lâu quá kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

Tsar nhìn vào bà lão không trả lời.

Cái đầu bạc tóc là minh chứng cho những năm trôi qua. Tuy nhiên, khuôn mặt của bà ấy có sức sống của một đứa trẻ tinh nghịch, không phù hợp với độ tuổi của bà ta chút nào. Bà ta đã già hơn, cũng trở nên xanh xao và ốm yếu , nhưng trái tim vẫn khỏe mạnh.

Khi Tsar đang so sánh thân thể hiện tại của bà với một người trong ký ức, bà lão nhíu lông mày.

"Gì? Ngươi quên làm thế nào để chào đón một người bạn cũ sao? Huh, vậy ra loài rồng cũng trở nên già với độ tuổi. "

Khoe mẽ cái hàm răng , Tsar trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Lỗi của ta. Ta đã quá xúc động khi nhìn thấy người bạn sau một thời gian dài như vậy. Đó là lý do tại sao ta phản ứng rất chậm. "

Đáp lại cái giọng nói nhẹ nhàng không ai mong đợi từ một cơ thể khổng lồ như vậy, bà lão châm biếm giống như Tsar dự đoán.

"Bạn? Cái bộ giáp đằng kia là bạn của ta ... nó đã bị đánh bại. "

Cách đây rất lâu, khi Tsar đi cùng với người phụ nữ lớn tuổi và những người khác, nó đã kiểm soát bộ giáp từ xa. Bởi vì điều này, khi danh tính thực sự của nó bị bại lộ, nó đã chịu sự tức giận của đồng đội.

Một mặt, nó ước rằng bà ta sẽ dập tắt vấn đề này, nhưng mặt khác nó cũng rất vui khi hồi tưởng về điều đó.

Tsar cười gượng cái cách trả lời đó và nhìn vào ngón tay của bà lão.

"Ồ? Cái nhẫn đó đã biến mất, chuyện gì đã xảy ra? Ta không thể tưởng tượng có người lấy được nó từ ngươi ... Nhưng nó vẫn là một vật phẩm không thuộc về nhân loại. Nó không nên rơi vào tay kẻ xấu. Đặc biệt là Pháp quốc Slane hoặc kẻ như Black Scripture. "

"Cố gắng thay đổi chủ đề? Nhưng cái ánh mắt sắc bén của ngươi, vậy đây là sự nhạy cảm với báu vật của loài rồng huyền thoại ... Đừng lo. Ta trao nó cho những lính mới, vì vậy hãy thư giãn đi. "

Một báu vật như thế không thể chỉ trao cho người khác chỉ vì ý thích.

Đó là một thứ được tạo ra bởi ma pháp thiên nhiên. Tuy nhiên, với tình trạng ma pháp bị ô nhiễm và pha tạp như hiện tại sẽ rất khó để tạo ra một thứ như thế một lần nữa. Câu hỏi của nó cũng mang những cảm xúc của một trong số ít người vẫn có thể sử dụng phép thuật tự nhiên.

Tuy nhiên, người bạn của nó có thể đang nói thật.

"Ra là vậy. Nếu đó là quyết định của ngươi, vậy thì ... À mà, có tin đồn rằng ngươi đã từ bỏ công việc mạo hiểm giả? Ngươi đến đây vì công việc? "

"Không. Ta đến đây để thăm một người bạn. Ta đã nghỉ hưu rồi. Đừng bắt bà già bày này làm bất cứ công việc gì nữa. Công việc của ta đã được thừa hưởng bởi con bé mít ướt ấy. "

"Con bé mít ướt?" Tsar suy nghĩ trong giây lát và chợt nhớ. "Ý ngươi là cô ta?"

Đọc những cảm xúc trong lời nói của Tsar, bà lão xác nhận điều đó.

"Ừ, chính là cô gái nhỏ Inberun."

"Ah-" Tsarphát ra một âm thanh như thể hắn bị choáng. "Ta cho rằng ngươi là người duy nhất gọi cô ta là cô gái nhỏ."

"Vậy sao? Đó có phải là điều ngươi nên nói ? Ta cùng tuổi với đứa trẻ đó. Ngươi già hơn rất nhiều phải không? "

"Ừ, có thể là như vậy ... Nhưng, ngươi thực sự tin rằng đứa trẻ đó là một mạo hiểm giả, huh? Ngươi đã làm gì?"

"Hah. Con nhóc mít ướt cứ hay cằn nhằn và phàn nàn, vì vậy ta nói với cô ta rằng ta sẽ làm bất cứ điều gì cô ta muốn nếu cô ta có thể đánh bại ta. Và như vậy, ta đã cho cô ta một trận đòn tơi bời! "

Kakaka, bà già cười từ tận đáy lòng mình.

"Ngươi là người duy nhất có thể đánh bại đứa trẻ đó ..."

Tsar lắc đầu khi nói với giọng sẽ khiến cho bất kỳ con người nào toát mồ hôi lạnh. Hắn hồi tưởng lại khoảng thời gian hắn chiến đấu chống lại Quỷ vương với những người bạn mà hắn đã chia tay. Đặc biệt là vẻ mặt của họ trong cuộc chiến với các Demon God of Insects.

"Tốt thôi, một số nhóm khác cũng sẽ giúp. Cô nhóc cũng biết về undead và cách để đánh bại chúng. Ngay cả khi cô ấy mất đi sức mạnh, thứ khắc chế Undead vẫn không đổi. Không có vấn đề gì mà cô bé mít ướt không giải quyết được, sẽ luôn có một người nào đó mạnh mẽ hơn. Ví dụ, ngươi có thể dễ dàng giành chiến thắng chống lại đứa trẻ đó. Nếu ngươi không kiềm chế bản thân, ngươi sẽ là tồn tại mạnh nhất, ngay cả trong thế giới này. "

Người phụ nữ cao tuổi tiến lại gần bộ áo giáp bạch kim.

"Điều này là không thể, sức mạnh hắc ám có thể lớn mạnh lần nữa."

Trên vai phải của áo giáp có một lỗ, như thể nó đã bị xuyên thủng bởi một mũi giáo.

"... Chấn động trăm năm trước đã trở lại. Lần này, không có bất cứ thứ gì có thể giúp thế giới như đội trưởng đã làm. "

"... Tuy rằng cơ hội chiến đấu không cao, nhưng ta có thể cảm thấy rằng bản chất của Vampire là ác độc. Và có vẻ có một sự trùng hợp. Là cuộc gặp gỡ bất ngờ không may, hoặc là ta đã may mắn được biết về sự tồn tại của họ? "

"Hai mặt của một đồng xu, giải thích thế nào cũng được. Nhưng mà ngươi không yêu cầu sự trợ giúp từ các Chúa rồng khác sao? "

"Đáp án vẫn như cũ. Rất khó. Nói cho cùng, những kẻ sống sót cho đến nay đều là những kẻ chưa từng chiến đấu với Bát Dục vương. Chúng là những người như Heavenly Dragon Lord chỉ bay xung quanh trên trời hoặc ẩn nấp như Darkness Dragon Lord, ai biết được những gì hắn đang làm, ngồi ị bên trong hang động ngầm khổng lồ. Ta không thể tưởng tượng những kẻ như thế sẽ ra tay giúp đỡ."

"Hiểu rồi. Tuy nhiên, còn có Brightness Dragon Lord, kẻ kết hợp với con người để tạo ra những đứa bé. Chúng ta có cơ hội thuyết phục hắn, đúng không? "

"... Có lẽ. Theo ta thì cơ hội đánh thức "cô ta", kẻ đang ngủ ở tầng sâu nhất của thành phố dưới biển, cao hơn. "

"Vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Nếu thủ lĩnh xóa bỏ toàn bộ kiến thức thì sẽ có chút rắc rối đấy. Thật xấu hổ khi ông ấy chết sớm như vậy. "

"Chuyện đó là không thể. Hắn ta đã bị sốc sau khi giết một trong số những người bạn đồng hành đi cùng hắn. Bởi vậy hắn ta mới từ chối hồi sinh."

Bà lão nhìn vào khoảng không, gật đầu chậm rãi với một nét mặt khắc khổ.

"Ừ, ah ... có lẽ ... như vậy."

"Rigrit, tuy ngươi không còn là một mạo hiểm giả, nhưng ngươi có thể lắng nghe yêu cầu của ta không?"

"Chuyện gì? Ta cũng doán được một chút, nhưng hãy nói đi. "

Có một thanh kiếm trong tầm nhìn của Tsar. Đó là một thanh gươm không thích hợp để chém. Tuy nhiên, nó sắc hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, một vật phẩm không thể được tạo thành với ma pháp hiện đại.

Thanh kiếm-một trong tám loại vũ khí bị bỏ lại bởi các Bát Dục vương- đó là lý do tại sao Tsar không thể rời khỏi nơi này.

"Ðây là điều ta vẫn làm lâu nay, nhưng ta hy vọng sự giúp đỡ của ngươi. Ta muốn ngươi thu thập thông tin về vật phẩm đồng cấp với thanh gươm của guild kia. Hoặc các vật phẩm đặc biệt như Reinforced Armour thuộc sở hữu của mạo hiểm giả cấp adamantite của Đế Quốc, Red Drop. "

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-Chương 4: Một Tia Hy Vọng

Phần 1

Một đợt tấn công dữ dội như vũ bão. Đối phương chỉ là một đám zombie cấp thấp. Không lí gì Foresight lại phải sợ chúng cả. Tuy vậy, điều đáng nói là số lượng khổng lồ của chúng vẫn đang tăng dần lên mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại

Hekkeran gạt những giọt mồ hôi lấm lem trên mặt sau khi đã tiêu diệt xong nhóm thứ mười anh đối mặt kể từ lúc bắt đầu trận chiến

Mặc cho cơ thể mình đang kiệt sức dần, anh vẫn tiếp tục chiến đấu mà chẳng nghỉ ngơi. Đơn giản bởi anh không có thời giản cho việc đó. Nốc vài ngụm nước từ cái túi bên hông và mau chóng ổn định lại nhịp thở, ra dấu hiệu rút lui. Tuy nhiên, hay đúng ra, như đã dự đoán, đối phương không có ý định để họ rời khỏi một cánh dễ dàng đến vậy

Một nhóm 3 con skeleton cận chiến phía trước, với 1 con skeleton pháp sư đằng sau, nhảy ra chặn đường họ

"Hãy dự trữ mana"

"Đã rõ"

"Được rồi"

Trong một tình thế mà họ có thể bị tấn công bất ngờ bất kì lúc nào, ma thuật- thứ sức mạnh có thể dễ dàng lật ngược mọi tình huống- sẽ là con át chủ bài mà họ không thể sử dụng thường xuyên. Chính vì thế, họ cần phải để dành càng nhiều mana càng tốt

Tuy nói vậy, rất nhiều kĩ năng với lượng sử dụng hạn chế mỗi ngày của họ đã bị cạn kiệt. Đó là hậu quả của việc bị vây kín xung quanh vô số cạm bẫy và zombie

Dàn hàng đằng sau những cửa sổ bị chắn ngang vượt ngoài tầm với của lưỡi kiếm là các cung thủ skeleton. Rất khó để ra đòn chí mạng khi skeleton có khả năng chịu đựng tốt các cú đâm, nhưng Roberdyck vẫn có thể trừ tà chúng

Anh ta có thể tiêu diệt bọn chúng bằng cách ném các chai khí độc vào chúng

Anh ta đã trừ tà những con zombie biết bay và những con floor imitator có khả năng dùng dịch cơ thể để dính nạn nhân của chúng xuống mặt đất

Và anh ta cũng đã trừ tà một nhóm undead có khả năng gây hại với nhiều tình trạng như bệnh tật, độc, lời nguyền

Tất cả những thứ đó đã đè nặng lên khả năng sử dụng "Turn Undead" mỗi ngày của anh, khiến anh chỉ còn có thể dùng thêm một hai lần nữa. Nhưng ngược lại, họ đã dể dành được nhiều kĩ năng khác cũng như mana. Trận đánh khó khăn duy nhất cho đến giờ là với con golem lẫn trong một binh đoàn zombie

"Cẩn thận! Có rất tiếng chân ở phía sau!"

"Có dấu hiệu của zombie! Sáu con tổng cộng!"

Cùng với lời cảnh báo của Imina- theo sau ngay lập tức bởi Roberdyck- sự căng thẳng ngày càng giả tăng. Lí do 5 con skeleton trước mặt họ không tấn công chắc hẳn là vì chúng đang chờ thời cơ, chuẩn bị một cuộc tấn công gọng kìm

Hekkeran nghĩ đến nước đi tiếp theo của họ

Rất nhiều lựa chọn hiện lên trong đầu anh. Đầu tiên, họ có thể tấn công kẻ thù trước mặt trước khi chúng ra tay và hạ gục chúng. Hoặc họ có thể giữ chân kẻ thù trước mặt rồi quay sang tấn công những kẻ truy đuổi. Kế hoạch này sẽ cần đến khả năng quan sát tốt để đánh giá sức mạnh của hai lực lượng trước mặt và đằng sau họ, để rồi tấn công nhóm yếu hơn trước. Họ cũng có thể sử dụng ma thuật để chặn một bên, rồi lợi dụng cơ hội để đột phá bên còn lại

Tất cả những cách trên đều hiệu quả, nhưng không cái nào có thể thay đổi tình hình hiện tại. Trong một phút ngẫu hứng, Hekkeran quyết định tin vào bản năng của mình

"Hekkeran! Chúng ta nên làm gì ?"

"Quay lại! Có một lối đi bên cạnh! Hãy rút lui về phía đó!"

Ngay khi anh cất tiếng, Imina, người đang bảo vệ mặt sau,bắt đầu chạy. Arche và Roberdyck theo sau cô. Hekkeran bị chậm mất một bước

Việc Imina đang chạy cho thấy rằng đấy không phải một khoảng cách không thể san lấp. Không muốn bị đồng đội bỏ lại sau lưng, Hekkeran chạy với tất cả sức lực. Tất nhiên, đối phương không hề buông tha cho họ. Những tiếng bước chân từ bọn undead truy đuổi không ngừng vang lên ngay sau lưng họ

"Nhận lấy!"

Hekkeran lấy một cái bao đựng keo giả kim và ném ra phía sau lưng mình

Keo giả kim bắn tung toé và tràn đầy sàn

Hiệu quả là ngay tức thì và tiếng chân dừng ngay lập tức

Undead thông minh đã có thể đi vòng, nhưng việc suy nghĩ là không thể đối với bọn undead cấp thấp. Hơn nữa, skeleton không có cơ, nên bọn chúng sẽ thấy rất khó để thoát ra khi bị mắc kẹt

"Thêm dấu hiệu từ zombie ! Bốn con ở bên phải!"

"Đó là một bức tường!"

"Không, đấy chỉ là ảo ảnh!"

Bốn con ghoul gầm gừ xông thẳng qua bức tường. Cho dù chỉ là những con zombie gầy còm, chẳng khác gì da bọc xương, chúng vẫn là một cảnh tượng đáng sợ khi tấn công với những chiếc vuốt vàng dài quá khổ. Dù nói thế, không ai trong nhóm sẽ bị kinh sợ bởi một đòn tấn công như vậy

"Đừng coi thường ta!"

Không mấy ảnh hưởng bởi cuộc mai phục, Imina ngay lập tức rút thanh kiếm ngắn và chém vào cổ con ghoul. Thay vì máu, một thứ dịch bẩn thỉu bắn ra khỏi người con ghoul, và nó gục xuống. Bên cạnh cô, Roberdyck hết sức vung cây chuỳ của mình và đập vỡ hộp sọ một con khác

Thấy rằng sẽ chẳng vấn đề gì khi để hai người họ tự lo, Hekkeran hướng sự chú ý về mặt sau. Họ vẫn đang bị truy đuổi. Liệu anh có nên ném thêm một bao keo nữa đề phòng bất trắc?

Đúng lúc anh chuẩn bị ném, bóng dáng của một con zombie lờ mờ hiện ra trong tầm mắt

"Elder Lich!"

Ngay lúc đó, anh nhận thấy ánh chớp nổ lốp đốp trên đầu ngón tay nó. Đó là ma thuật mà anh rất quen thuộc

'Lightning Strike' tạo ra một đường sét đâm thẳng, và chỉ có một cách để tránh nó

"-Đẩy lũ ghoul về phía sau!"

Cả Imina hay Roberdyck đều không rõ lí do Hekkeran đưa ra mệnh lệnh đấy, nhưng họ tuân theo không một chút do dự

Một tia sét trắng loé sáng khắp hành lang vừa khi bốn người họ đẩy lũ ghoul xuyên qua bức tường ảo ảnh

Với những tiếng nổ lốp đốp lẫn trong bầu không khí, Hekkeran nhận thấy một vòng tròn ma thuật kích hoạt dưới chân mình.

Ngay sau đó, họ bị bao phủ bởi một luồng sáng sắc lam nhạt mà họ không thể tránh khỏi, và cảnh vật xung quanh họ bắt đầu thay đổi

"Cẩn thận! Hãy cảnh giác!....?"

Cho dù lũ ghoul đã biến mất và khu vực xung quanh đã thay đổi, sự căng thẳng đến từ trận chiến vừa rồi vẫn chưa rời khỏi họ. Tuy vậy, sau một sự cố bất ngờ như vậy, sẽ không ngạc nhiên gì khi họ chết lặng trong tức khắc

Hekkeran lắc đầu để lấy lại sự tập trung. Việc cơ bản nhất anh cần làm- cho dù tìm hiểu về tình hình hiện tại cũng rẩt quan trọng- là đảm bảo sự an toàn của đồng đội

Imina, Arche và Roberdyck

Tất cả những thành viên còn lại của 'Foresight' đã giữ vững đội hình kể từ khi vòng tròn ma thuật kích hoạt, và không ai bị mất tích

Sau khi đã xác nhận với nhau rằng họ đều ổn, bốn người họ bắt đầu quan sát xung quanh

Họ đang ở trong một hành lang rộng lớn, với ánh sáng lờ mờ và trần nhà cao. Ngay cả một người khổng lồ cũng có thể đi lại thoải mái qua đây. Ngọn lửa bập bùng của những ngọn đuốc đằng xa toả ra một thứ ánh sáng chập chờn, làm cho những cái bóng dài nơi đây dường như đang nhảy múa. Trước mặt họ là thứ gì đó giống như một cái cửa song sắt và những tia sáng trắng ảo diệu chiếu qua từng kẽ hở vuông trên nó. Sau lưng là một lối đi kéo dài trong bóng tối, và bên đường có thể nhìn thấy vô số cánh cửa dẫn vào hành lang được soi sáng bởi các ngọn đuốc

Sự im lặng bao trùm lên tất cả, ngay cả những tiếng nổ lốp đốp từ những ngọn đuốc còn có thể nghe thấy

Có vẻ như bọn họ sẽ không bị tấn công ngay lập tức. Sau khi nhận ra điều này, sự căng thẳng trong mỗi người giảm bớt

"Cho dù tôi không biết đây là đâu, nơi này có một bầu không khí hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã từng thấy"

Kiến trúc nơi này khác hẳn với khu mộ họ rời đi trước đó. Thực chất, rất nhiều dấu hiệu của sự văn minh có thể tìm thấy ở đây. Các thành viên của "Foresight"quan sát khu vực xung quanh, và khi họ còn đang cố gắng tìm hiểu xem đây là đâu, Arche bỗng dưng thay đổi thái độ

"___Nơi này là.."

Sẵc sảo nhìn ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó, Hekkeran hỏi Arche

"Cô biết sao ? Hay có lẽ cô có manh mối ?"

"__Mình biết một nơi tương tự. Đại đấu trường của Đế Quốc"

"Ah.... quả thật, cô nói đúng"

Roberdyck gật gù đồng ý. Cho dù Hekkeran và Imina không nói gì, họ cũng có cùng quan điểm với Roberdyck

Khi 'Foresight' ra mắt lần đầu ở đấu trường, có một nơi tương tự chỗ này khi họ tiến từ phòng chờ ra đấu trường

'Vậy thì phía sau nó sẽ là đấu trường" Roberdyck chỉ về phía cánh cửa song sắt

" Có lẽ vậy.... nếu thế thì việc bị dịch chuyển tới nơi này có nghĩa là..... chẳng lẽ là vậy?"

"Hãy cho ta một trận đấu để theo dõi" có lẽ đó chính là mục đích việc họ xuất hiện ở đây. Cho dù vậy, họ không biết ai hay cái gì có thể đang chờ họ

"__Việc này rất nguy hiểm. Dịch chuyển tức thời trong khoảng cách lớn được cho là ma thuật cấp 5. Việc dùng loại ma thuật như vậy như một cái bẫy chỉ từng được nghe thấy trong các câu chuyện. Nơi này chắc hẳn đã được xây nên bởi người nào đó với những kĩ năng ma thuật không tưởng. Chấp nhận lời mời của đối phương sẽ không có lợi cho ta. Tôi đề nghị chúng ta đi hướng ngược lại"

"Tuy nhiên, nếu chấp nhận lời mời của đối phương, cô không nghĩ rằng chúng ta sẽ có một con đường sống sót ? Chẳng phải từ chối lời mời đó sẽ gây thù với họ sao ?"

"Cả hai phía đều rất nguy hiểm. Rob, cậu nghĩ sao ?"

" Cả hai ý kiến đều có chỗ đúng. Nhưng tôi có chút ngờ vực về những gì Arche đã nói. Liệu đây có thật sự là một cái bẫy được đặt bởi người đang trú ngụ tại đây ? Hay là họ chỉ sử dụng những thứ được tạo ra bởi một phe thứ ba chưa biết ?"

Bọn họ nhìn nhau rồi cùng ngao ngán thở dài. Ở lại đây và cãi nhau thêm sẽ không giúp được gì. Họ không có đủ thông tin và quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng họ cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ

"Những gì Rob nói có lý. Ai biết, có thể nơi này đã được xây cách đây 500 năm"

"Ah, đúng là trong quá khứ có tồn tại nhiều loại ma thuật cấp cao hơn"

"Có phải anh đang nói tới những thực thể đã từng thống trị cả lục địa nhưng rồi đất nước của họ đã sụp đổ gần như tức khắc, chỉ còn thủ đô tồn tại đến ngày nay ?"

"__Bát Dục Vương. Họ được cho là những người đã truyền bá sự tồn tại của ma thuật ra toàn thế giới. Nếu đây là một di vật từ thời kì đó, thì có lẽ..."

"...Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi ủng hộ việc tiến về phía đấu trường. Suy cho cùng, do chúng ta được đưa đến đây bởi một cái bẫy, họ chắc chắn sẽ không để chúng ta chạy thoát"

Đáp lại lời nói của Roberdyck, tất cả gật đầu hạ quyết tâm, và bắt đầu di chuyển

Khi họ lại gần cánh cửa song sắt, nó dâng lên với tốc độ chóng mặt, như thể nó đã đợi họ nãy giờ. Thứ đầu tiên họ thấy khi tiến vào đấu trường là tầng tầng lớp lớp hàng ghế khán giả xung quanh đấu trường

Đấu trường này ấn tượng không thua kém gì cái ở Đế Quốc. Thực chất, thậm chí nó còn nổi trội hơn nhiều nếu xét việc nó được bao chùm bởi những chiếc đèn lồng 'Continual Light', làm cho toàn bộ khu vực sáng rõ như ban ngày

Tất cả mọi người trong 'Foresight' đều rất đỗi kinh ngạc, nhất là khi họ ngước nhìn lên những khán giả

Ngồi trên khán đài là vô số vật thể bằng đất sét, những con búp bê được biết đến với tên gọi là 'golem'

Golem là những sinh vật vô cơ được tạo bởi ma thuật và chúng sẽ luôn ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Không cần ăn uống hay nghỉ ngơi, không biết mệt hay bị tàn phá bởi thời giản, chúng rất được trân trọng với tư cách là những hộ vệ và lao công. Hơn nữa, do việc sản xuất chúng tốn rất nhiều thời giản, công sức và tiền bạc, ngay cả con yếu nhất cũng tốn một lượng đáng kể đồng vàng

Kể cả Hekkeran và cả nhóm, những người hay được trả công hậu hĩnh, cũng khó có thể mua một con như vậy

Chúng là những sản phẩm rất đáng giá, và đấu trường này dường như tràn ngập chúng

Với Hekkeran, điều này thể hiện rằng chủ nhân nơi này giàu tới mức nào, cũng như anh ta cảm thấy cơ đơn đến nhường nào

Như thể đã đến đây rất nhiều lần trước đó, họ liếc nhìn mặt nhau trước khi âm thầm bước về phía trung tâm đấu trường

"Ngoài trời?"

Phản ứng với lời nói của Imina, họ ngẩng đầu lên để rồi chỉ thấy một bầu trời đen nghịt. Do ánh sáng xung quanh quá mạnh, ánh sáng từ các ngôi sao bị lấn át, nhưng kể như vậy thì không chút nghi ngờ rằng phía trên đấu trường này là một khoảng trời đêm rộng lớn

"Nếu vậy thì chúng ta có thể dùng ma thuật bay để trốn thoát..."

"TOOOOOH!"

Một bóng người nhảy ra từ ban công của khu vực VIP, cùng thời điểm với giọng nói đã cắt lời Arche

Cái bóng đó lộn nhào trên không trong khi đang rơi từ độ cao xấp xỉ một toà nhà sáu tầng, khiến người ta tự hỏi liệu nó có cánh khi nó tiếp đất một cách duyên dáng. Không có ma thuật nào được kích hoạt ở đây, chỉ thuần sức mạnh thể chất. Ngay cả một rogue như Imina cũng phải nín thở trước sự hoàn hảo của từng động tác

Cái bóng đó hấp thụ toàn bộ lực va chạm với chỉ một cú nhún gối nhẹ rồi mỉm cười rạng rỡ

Đứng trước họ là một cậu bé dark elf

Đôi tai dài nhô ra từ những sợi tóc vàng óng của cậu bé khẽ giật, tạo ra một sắc vàng rực rỡ như ánh sáng mặt trời

Cậu ta mặc một bộ áo giáp da thuộc bó được làm từ vảy rồng đen tuyền và đỏ thắm, và khoác bên ngoài một cái áo gi lê trắng được thêu chỉ vàng. Một biểu tượng được thêu trên ngực áo

Nhìn vào đôi mắt khác màu của cậu bé, Imina ngạc nhiên thốt lên

"__Ah!"

"Những kẻ thách đấu đã đến!"

Cậu bé cầm một vật trông như cái roi và nói. Giọng nói cậu được khuếch đại và vang vọng khắp đấu trường

Cả đấu trường rung chuyển cùng lúc với giọng nói hăng hái và vui vẻ của cậu

Nhìn xung quanh, có vẻ như những con golem vốn bất động nãy giờ giờ đang dậm chân để tạo tiếng

"Người thách đấu là bốn kẻ ngu xuẩn đã dám liều lĩnh đột nhập vào Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick! Và, đối mặt với chúng là chúa tể của Nazarick, Vị vua tối cao trị vì cái chết, Ainz! Ooal! Gown-sama! "

Cánh cửa phía bên kia đấu trường dâng lên ngay khi giọng nói cậu bé dark elf vang lên. Từ trong lối đi tràn ngập bóng tối, một sinh vật bước ra ngoài ánh sáng. Nếu miêu tả trong một từ, đó sẽ là xương xẩu

Một ánh sáng đỏ thẫm chập chờn bên trong hố mắt của chiếc đầu lâu trắng

Nó khoác trên mình một bộ lễ phục dạng áo choàng, và do không một chút cơ thịt ở chỗ bộ áo choàng buộc vào hông, nó trông gầy quá sức tưởng tượng. Xét việc trên tay không có vũ khí, nó có lẽ là một Magic Caster.

"Ooh! Và đi theo sau là Tổng Quản Thủ Vệ của chúng ta, Albedo!"

Các thành viên của Foresight nín thở khi họ nhìn thấy người phụ nữ đi theo sau như một người hầu.

Cô ta là một vẻ đẹp tuyệt trần mà ngay cả " Tuyệt Sắc Công Chúa" của Darkness cũng không sánh kịp. Vẻ đẹp của cô là thứ mà không con người nào có thể đạt tới, và hai chiếc sừng nhẹ nhàng nhô cong ra từ hai bên trán. Bên hông cô là một cặp cánh đen, trông quá thật nên chúng không thể nào là nhân tạo

Đấu trường rung lên với những tiếng dậm chân, như thể để chào đón sự xuất hiện lần đầu cuả hai người mới, trước khi biến thành những tiếng vỗ tay vang như sấm. Đấy là một sự đón tiếp phù hợp với sự xuất hiện của một nhà vua

Hai người đó tiến đến chỗ 'Foresight' giữa những tràng vỗ tay vang trời đến từ những con golem xung quanh

"__Tôi xin lỗi," Arche lẩm bẩm." Chúng ta thành ra thế này là do tôi"

Tiếp sau đây có thể sẽ là trận chiến tàn khốc nhất mà 'Foresight' từng phải đối mặt. Rất có khả năng một trong số họ sẽ phải bỏ mạng. Arche dường như tin rằng việc họ bị ném vào tình thế hiểm nghèo này là do bản thân cô. Nếu không vì gánh nợ của cô, có lẽ họ đã không chấp nhận nhiệm vụ đi khám phá một lăng mộ mà họ hiển nhiên không biết đủ về nó

Nhưng___

"Hey hey, con bé này đang nói năng bậy bạ gì vậy?"

"Đúng vậy, nhận việc này là quyết định của cả nhóm. Đây không phải là lỗi của cô. Cô không nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ nhận nó kể cả khi không biết về vấn đề riêng tư của cậu sao ?"

"Mọi thứ là như vậy đấy, nên không cần phải lo lắng"

Hekkeran và Roberdyck mỉm cười trong khi nói còn Imina vỗ nhẹ lên đầu Arche

"Bây giờ, dù rằng đến nước này thì lên kế hoạch là vô ích, chúng ta vẫn cần thảo luận. Arche, cậu có xác định được danh tính con undead đó không ?:

"__Xét việc nó có vẻ thông minh, có lẽ là một loài skeleton cấp cao ?"

Con skeleton đang được nhắc đến, Ainz, vẫy tay trước mặt họ. Động tác đó trông như thể nó đang lau thứ gì đó

Tiếng ồn biến mất. Ngay tức khắc, chuyển động của lũ golem dừng lại, và một lần nữa họ phải trải qua một sự im lặng nặng nề. Hekkeran cúi đầu thành khẩn trước Ainz, người đang dần quay mặt về phía họ

"Trước tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi, Ainz Ooal...dono."

"...Ainz Ooal Gown."

"Tôi rất xin lỗi, Ainz Ooal Gown-dono"

Ainz dừng lại và nâng cằm, như thể hắn ta đang đợi cho một sinh vật hạ đẳng tiếp tục

"Chúng tôi muốn xin lỗi cho việc đã đi vào lăng tẩm này mà không có sự cho phép của ngài. Nếu ngài có tấm lòng tha thứ, chúng tôi sẽ sẵn sàng đền bù xứng đáng cho những vi phạm của mình."

Thời giản trôi qua trong yên lặng. Rồi Ainz thở dài. Tât nhiên, là một undead, Ainz không cần hô hấp. Nhưng hắn ta làm vậy để truyền tải thông điệp của mình

"Đây là cách các ngươi làm mọi thứở chỗ mình ? Sau khi ai đó ăn ở nhà ngươi và để lại rác thải thu hút những con dòi, liệu các ngươi có dung thứ cho hắn nhiều hơn một cái chết nhanh gọn ?"

"Con người không phải là những con dòi!"

"Giống nhau. Ít nhất, đó là với ta. Hoặc không- chúng thậm chí còn hạ đẳng hơn những con dòi. Nếu một con dòi được sinh ra thì lỗi thuộc về con ruồi. Tuy nhiên, các ngươi thì khác. Các ngươi không bị bẳt buộc, cũng không có bất kì lí do thuyết phục nào để đến đây, nhưng chỉ vì lòng tham, các ngươi tấn công một lăng mộ mà có thể có người sinh sống với mục đích cướp đi của cải nơi đây"

Tiếng cười của Ainz vang vọng khắp đấu trường

"Ah, đừng có để tâm. Ta không buộc tội các ngươi. Kẻ mạnh thống trị kẻ yếu là lẽ thường tình. Bản thân ta đã làm vậy và ta không coi mình là ngoại lệ. Chính vì có thể có những kẻ mạnh hơn ta mà ta phải đề phòng...Nào bây giờ, thời giản để tán gẫu đã hết. Dựa theo nguyên tắc kẻ mạnh ăn kẻ yếu, ta sẽ lấy một thứ từ các ngươi"

"Không, thưc chất, có__"

"Im lặng!" Ainz tuyên bố với giọng không cho phép sự gián đoạn.

"Đừng có chọc tức ta bằng những lời nói dối ! Bây giờ, các ngươi sẽ trả giá cho sai lầm ngu ngốc của các ngươi bằng mạng sống của mình"

"Vậy nếu như chúng tôi có sự cho phép ?"

Ainz khựng lại. Dường như câu nói đó đã có tác động lên hắn

Hekkeran ngạc nhiên rằng một câu nói lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, nhưng tất nhiên anh không để lộ điều đó lên mặt. Ngay khi mọi thứ tưởng chừng như đã mất, một tia sáng hi vọng đã hiện lên trong bóng tối. Dĩ nhiên, anh phải nắm lấy nó

"....Tầm bậy"

Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, gần như chỉ thoáng qua

"Hoàn toàn tầm bậy, tất cả không hơn gì một trò bịp bợm. Các ngươi nghĩ mình sẽ được lợi gì khi chọc giận ta ?"

Sự bất ổn trong hắn ta bắt đầu lan toả, và ngay cả cậu bé dark elf đứng cạnh cũng bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Khi quay sang nhìn người còn lại, toàn thân Hekkeran nổi da gà

Người mỹ nhân sau lưng họ vẫn đang mỉm cười. Nhưng cô ta đang toả ra một luồng sát khí đủ khiến lông mày của Hekkeran lấm tấm mồ hôi

"Và nếu như đó là sự thật ?"

"...Không..Không....việc đó là không thể. Tuyệt đối không thể. Các ngươi đáng lẽ chỉ là những vật hiến tế nhảy múa trong lòng bàn tay ta..."

Ainz lắc đầu và ném sang Hekkeran ánh mắt như thể đang nhìn thấu tâm can anh

" Nhưng...tuy vậy...ta..Đúng, phải rồi, để đề phòng, ta sẽ nghe các ngươi nói... ai cho phép các ngươi ?"

"Ngài không biết ông ta sao ?"

"Ông ta..?"

"Ông ta không để lại tên mình, nhưng ông ta là một con quái vật rất to lớn"

Hekkeran cố gắng tìm ra vạch an toàn để tránh những hiểm nguy đang rập rình

Đó là một câu hỏi mà chỉ những người bị tê liệt bởi sự thiếu quyết đoán mới hỏi, bởi chỉ bằng cách hỏi vậy họ mới biết được cái gì là đúng hay sai

Đấy là một thái độ rất thuần tính người, Hekkeran nghĩ. Đó không phải phản ứng của một con quái vật, mà là của một kẻ hèn nhát. Đây là một cơ hội tốt

"Nói ta nghe những gì ngươi đã thấy.."

"...Ông ta rất rất rất to lớn.."

"Rất rất..."

Trong khi Ainz lại chìm vào trong suy nghĩ thêm lần nữa, Hekkeran tự nhủ rằng họ đã tránh khỏi hiểm nguy thêm một lần nữa, và thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Anh ra dấu hiệu cho đồng đội qua từng cử chỉ nhỏ của ngón tay, nhắc họ tìm một lối thoát. Ainz sẽ không hành động khi chưa xác định được những lời nói của Hekkeran là giả hay thật. Đó là tất cả thời giản họ có để nghĩ cách thoát ra khỏi đây

"Ông ta có nói gì không?"

Ai biết, người nào đó có thể đã dùng bùa mê hoặc bùa chú chế ngự hoặc bất kì khả năng đặc biệt nào khác...

"Trước đó, tôi mong ngài có thể đảm bảo sự an toàn của chúng tôi"

"Cái gì ?.... Nếu các ngươi thực sự nhận được sự cho phép của một trong những người bạn của ta thi sự an toàn của các ngươi sẽ được đảm bảo. Không cần phải sợ hãi'

Một từ mới- bạn

Hekkeran phân tích thông tin anh vừa mới nắm được. Rút ra từ cuộc đàm phán, anh đã biết được rằng Ainz Ooal Gown có bạn và hiện tại họ đang không giữ liên lạc với nhau

Bí quyết của việc bịp bợm là khai thác thông tin mình muốn biết từ con mồi, và rồi dụ hắn mắc lỗi

"...Thế nào ? Sao im lặng vậy? Hãy nói ta nghe người các ngươi gặp nói gì với các ngươi"

Cho đến giờ, trò lừa này đã phát huy tác dụng. Và nó cần phải được tiếp tục. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi

"Ông ta bảo hãy gửi lời chào của ông đến Ainz ở Nazarick"

"..Ainz?"

Sự bồn chồn của hắn bỗng dưng biến mất. Hekkeran nhận thấy và ý nghĩ "Thôi chết" lộ rõ trên khuôn mặt anh

Hekkeran cứng rắn lại. Suy cho cùng, những lời đã nói ra không thể rút lại

".....Ông ta bảo, gửi lời chào đến Ainz ?"

"....Đúng vậy"

"Kuhahahahaha!"

Ainz cười khi nghe thấy câu trả lời của Hekkeran. Đó không phải là một điệu cười hạnh phúc. Đấy là một điệu cười chỉ có thể miêu tả là đầy phẫn nộ

"Hah...quá đủ cho việc này rồi. Dù thực sự là nếu suy nghĩ thấu đáo, ta chắc chắn đã có thể thấy nhiều lỗ hổng trong câu chuyện đó"

Chuyển động của Ainz dừng lại, và hắn quay sang nhìn Hekkeran. Ngọn lửa đỏ thẫm cháy trong hốc mắt hắn đen dần, chìm vào khoảng tối xung quanh cho đến khi con ngươi của hắn chỉ còn là một chấm sáng đỏ. Hekkeran nhữung người khác lùi lại một bước , như thể chỉ ánh nhìn của Ainz đang tạo áp lực lên người họ

Bên trong ánh mắt đó là một con thịnh nộ thuần tuý

"LŨ RÁC RƯỞIIIIIIIIIIIII! CÁC NGƯỜI DÁM! CÁC NGƯỜI DÁM ĐẶT NHỮNG ĐÔI CHÂN BẨN THỈU CỦA MÌNH VÀO NAZARICK MÀ TA, MÀ CHÚNG TA, TA VÀ BẠN TA, GÂY DỰNG!"

Cơn giận quá mạnh liệt khiến Ainz bị mất tiếng. Hai bả vai hắn đung đưa như thể hắn đang thở hổn hển, và hắn tiếp tục

"VÀ NGƯƠI! NGƯƠI DÁM SỬ DỤNG TÊN CỦA TA, CỦA BẠN TA! NGƯƠI DÁM DÙNG NÓ ĐỂ LỪA TA! ĐỒ CHẾT DẪM! NGƯƠI NGHĨ ĐIỀU NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC THA THỨ SAO ?"

Ainz hét lên với giọng điệu phẫn nộ

Sẽ không ngạc nhiên nếu như cơn giận đó kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, sự thù oán trong lòng hắn bỗng dưng biến mất, và hắn trở lại với sự bình tĩnh thường thấy

Đó là một sự thay đổi bất chợt, cứ như thể tất cả mọi xúc cảm đã đơn giản bị tắt đi. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho Hekkeran và toàn đội, những người đang đối mặt với Ainz, cảm thấy có điều gì đó đang thiếu sót

"..Cho dù việc này khiến ta rất tức giân, lỗi không thuộc về phía các ngươi. Tất nhiên các người sẽ thốt ra một lời nói dối xúc phạm như vậy để bảo toàn mạng sống của mình.....Nói thật, ta vẫn đang rất bực...Ta đoán mình vẫn quá bướng bỉnh. Albedo, Aura và tất cả những hộ vệ có thể nghe thấy tiếng ta, hãy bịt tai lại!"

Người tuyệt đỉnh mỹ nhân và cậu bé dark elf đó chăm chú lắng nghe. Cậu bé đút các ngón tay của cậu vào lỗ tai, trong khi người mỹ nhân đó duyên dáng che tai mình bằng hai bàn tay. Điều đấy chắc hẳn để thể hiện rằng họ sẽ không nghe thấy những gì hắn ta chuẩn bị nói

"Ngay từ đầu, ta đã phản đối kế hoạch để những tên trộm bẩu thỉu đột nhập vào Đại Lăng Tẩm Nazarick này. Nhưng dù nói vậy, ta hiểu rằng đây là cách tốt nhất và chấp nhận nó"

Ainz nhìn lên trở lại và lắc đầu trong hối tiếc

"Đấy là tất cả. Giờ nói ba hoa đã kết thúc. Như một ân huệ cuối cùng, ta đã muốn ban cho các ngươi cái chết danh dự của một chiến binh, những giờ ta đã thay đổi quyết định. Ta sẽ trừ khử các ngươi như những chính tên trộm"

Trong khi nói như thể đó là vấn đề của người khác, Ainz cởi tấm áo choàng của hắn

Dĩ nhiên, bên trong chỉ có xương. Một quả cầu đỏ tối lơ lửng bên trong khung sương sườn của hắn, toả ra một cảm giác ghê sợ. Hắn không trang bị bất kì thừ gì ngoại trừ chiếc quần và đôi ủng....Không, còn một vật phẩm khác. Trên cổ hắn có một chiếc vòng làm bằng da thuộc, vởi một mảnh xích bị vỡ một nửa treo trên đấy

"Ohhhhh!"

Một âm thanh kì lạ phát ra trên đầu họ

Nhìn lên, họ có thể thấy nửa thân trên của một cô gái tóc bạc nhô ra khỏi khu vực VIP. Cô ta ngay lập tức bị kéo lại bởi một cánh tay đang đeo một chiếc găng màu xanh lá

"Cô ta đang làm cái gì vậy ?"

"Tí nữa tôi sẽ mắng cô ta"

Khi họ lấy lại được ý thức và hướng sự tập trung trở lại về phía Ainz, hắn ta đã tạo ra sẵn một thanh kiếm đen và một chiếc khiên đen tròn từ hư không

"Bây giờ thì ta đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu"

Hắn khẽ dạng chân ra- đó là một thế tấn công

"Albedo và Aura, các người có thể bỏ tay ra được rồi"

Hai người được nhắc đến phản ứng ngay lập tức, và đưa tay trở lại hai bên

"Tâm trạng ta đang rất tệ. Nghĩ đến việc gặp phải những người như thế này. Nên ta chưa giết chúng vội mà sẽ chơi đùa với chúng, và ta để việc trừ khử cho các người. Bây giờ, hãy bắt đầu"

Khi Hekkeran quan sát Ainz với kiếm và khiên trong tay, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là đối phương không phải là một chiến binh hay kiếm sĩ. Chính xác hơn, anh sẽ nói rằng hắn ta trông như một con quái vật, loại thường sử dụng sức mạnh thể chất vượt trội để áp đảo đối thủ

Cả tư thế lẫn thế đứng của hắn trông như của dân nghiệp dư. Nhưng toàn thân hắn toả ra một thứ áp lực nặng nề, thu hút mọi sự chú ý.

Với một sinh vật như vậy, nước đi chết người nhất họ có thể làm đơn giản chỉ là tấn công.

"Không xông vào ? Nếu vậy thì hãy để ta"

Ainz xông đến trong khi chưa dứt lời

Hắn sở hữu một tốc độ khủng khiếp có thể thu gọn khoảng cách giữa hắn và đối phương trong tức khắc

Ngay sau đó hắn tung một nhát chém mạnh dọc từ trên xuống

Đòn tấn công đó có quá nhiều sơ hở, nhưng bù lại nó sở hữu sức mạnh huỷ diệt. Trong tay một sinh vật với sức mạnh thể chất vượt trội, nó là một nhát kiếm có thể giết bất kì thứ gì nó chạm vào

Đỡ trực tiếp sẽ rất nguy hiểm

Hekkeran đưa ra kết luận đấy trong tức khắc khi anh cảm nhận được đường kiếm tốc độ cao đang bay về phía mình. Một cú chặn trực tiếp sẽ dẫn đến một cuộc đấu sức mạnh, và anh biết rõ mình sẽ bị áp đảo nếu anh dùng sức đấu lại Ainz

Nếu đã vậy thì chỉ còn một lựa chọn___

Thanh kiếm của Ainz chém thẳng xuống mặt đất, tiếng vang và sự rung chuyển do thép va vào thép phai dần vào không khí

__Gạt đòn đánh và hướng nó lệch khỏi người ạnh

Thông thường, sau khi đòn đánh bị gạt, người tấn công sẽ bị mất thăng bằng và đấy sẽ là cơ hội tốt để phản công. Nhưng Ain thậm chí đã không di chuyển. Cứ như thể hắn đã biết rõ những sự kiện sẽ xảy đến tiếp theo , và hắn quay trở lại tư thế ban đầu

Hekkeran nhận ra rằng anh đã mắc phải một sai lầm rất lớn

Không tốt! Mình đã quá xem thường hắn! Nhưng việc duy nhất mình có thể làm là tiếp tục chiến đấu

Anh nhắm vào đầu của Ainz. Võ kĩ anh sử dụng là___

"Twin Blade Strike!"

Hai thanh kiếm vẽ nên những đường cong loé sáng trên không trong khi cắt gập vào đầu Ainz. Thông thường, những vũ khí dùng để đập sẽ hiệu quả hơn khi đối mặt với một đối thủ loài skeleton như Ainz, nhưng Hekkeran lại giỏi sử dụng vũ khí chém hơn, và anh không tự tin bằng trong việc sử dụng vũ khí đập.

Mục đích chính của anh là cố gắng đả thương Ainz. Anh sẽ cố gắng tung càng nhiều đón tấn công vào Ainz càng tốt, không cần biết chúng trúng đích hay trượt, với mong muốn rằng ít nhất một trong số chúng sẽ vượt qua và đả thương hắn

Hai thanh kiếm đôi tăng tốc về phía đầu đối phương

Một người bình thường sẽ dính toàn bộ sát thương

Một đối thủ hạng nhất có thể sẽ chỉ bị xước nhẹ

Nếu đối thủ ở đẳng cấp cao ?

"Hnh!"

Ainz đưa khiên ra chặn đường kiếm. Người thường sẽ không thể làm được việc này, nhưng với tốc độ và sức mạnh áp đảo, điều đấy là có thể

"Magic Arrow!"

"Lesser Dexterity!"

Ngay khi chiếc khiên đỡ hai nhát kiếm, ma pháp của Arche lập tức bắn một tia sáng trắng về phía Ainz. Cùng lúc đó, trong khi tiếng kim loại va chạm vẫn còn vang vọng trong không khí, Roberdyck niệm một ma pháp tăng cường sự nhanh nhẹn

"Trò trẻ con"

Ainz thậm chí không thèm nhìn về phía Arche. Mũi tên ánh sáng dần biết mất trước khi nó có thể chạm vào Ainz. Sự kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt của Arche

"Miễn trừ ma thuật? Nhưng từ đâu?"

"Hmph!"

Để đáp lại, Ainz vung khiên về phía mặt Hekkeran

"Một cú đập khiên hử!"

Tên một kĩ năng chiến đấu cơ bản khá phổ biến hiện lên trong đầu anh. Hekkeran quyết định biến sự hiểm nguy này thành một cơ hội và bắt đầu hành động. Anh nhắm vào phần bụng, nơi đã trở thành điểm mù trong phòng ngự do chiếc khiên đồ sộ

Tuy nhiên, Ainz dễ dàng hất vũ khí của anh sang một bên với thanh kiếm đen

Hắn ta nhìn ra đòn đó!

Mắt anh dõi theo chiếc khiên đồ sộ như một bức tường khi nó đang tiến gần và anh kịp tránh đòn tấn công đó trong đường tơ kẽ tóc- và rồi một chiếc ủng sắt đá anh từ phía dưới

Hekkeran thường không sợ một cú đá bình thường. Tuy nhiên, sau những pha chạm kiếm ngắn ngủi, anh hiểu rõ rằng nhờ sức mạnh vượt trội- cho dù không có chút cơ bắp nào- bất kì đòn tấn công nào đến từ Ainz đều có thể giết anh ngay trong một nhát. Dính một đòn đồng nghĩa với việc bị thương trần trọng

Hekkeran hoảng sợ lăn ra xa. Nếu không nhờ sự hỗ trợ từ Roberdyck, chuyện đó là không thể. Áp lực đến từ lúc cú đá bay ngang qua và cắt mất một vài sợi tóc trên đầu anh, khiến anh lạnh sống lưng

"Lối này!"

Imina bắn hai mũi tên từ cây cung của mình. Do cô đã hét lên, đó không phải là một đòn đánh lén, và Ainz dễ dàng tránh nó

Những mũi tên bay sượt qua hắn và trượt mục tiêu

Ngay từ đầu, tên không có tác dụng với những quái vật loài skeleton như Ainz. Cô đã mong rằng hắn sẽ không thèm tránh nó và nhận đòn một cách bình thường, nhưng dường như chuyện đó sẽ không xảy ra. Những mũi tên cô đã bắn ra có đầu bẹp như một cái thuổng; chúng là những mũi tên ma thuật được thiết kế đặc biệt để gây sát thương đập. Nếu chúng bay trúng mục tiêu, chúng có thể sẽ gây ra được sát thương đáng kể ngay cả trên những đối phương loài skeleton

Ít nhất, mọi lẽ ra phải diễn ra như vậy, nhưng kể cả khi không phải, không có gì phải hối tiếc. Hekkeran nhân cơ hội đứng dậy và giả tăng khoảng cách giữa anh và Ainz. Tiếng hét của Imina đã cho anh cơ hội đứng dậy

"Twin Blade Strike!"

"Hah!"

Hai nhát kiếm dễ dàng bị đánh bật bởi duy chỉ một thanh kiếm. Va chạm từ cú giảo kiếm đó khiến tay cầm của Hekkeran rung lên

Đúng là một tên phiền toái, liệu đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta huấn luyện một con quái vật với sức mạnh siêu nhiên như một chiến binh? Chính xác hắn ta mạnh đến cỡ nào vậy?

Cái giá phải trả cho việc liên tục sử dụng tuyệt chiêu kết liễu là việc kiệt quệ về mặt tinh thần. Não anh đang hét lên do hoạt động quá sức, nên Hekkeran quyết định lùi lại

Tất nhiên, Ainz không cho phép điều đó

"Làm như ta sẽ để ngươi chạy thoát!"

Ainz xông lên. Điều đó đã dễ dàng được dự đoán trước- Chạy lùi lại sẽ chậm hơn chạy tiến lên

Vừa khi anh chuẩn bị bị bắt kịp, một thứ gì đó rít lên trên không và
bay sượt qua một bên mặt anh

Một mũi tên tốc độ cao đến từ phía sau lưng Hekkeran, được che dấu bởi cơ thể anh. Thông thường, một người bình thường sẽ không thể tránh kịp. Tuy nhiên, đối với Ainz và phản xạ phi thường của hắn, điều đó là vẫn chưa đủ

"Flash!"

"Lesser Strength!"

Một ngọn lửa ánh sáng nổ tung ngay trước mặt Ainz. Dù hắn có miễn trừ nó hay không, phép thuật đó đáng lẽ vẫn sẽ làm mù hắn trong một thời giản, nhưng dường như nó vô ích với Ainz. Tất cả những gì nó làm được là chọc giận hắn

"Những kẻ chen ngang phiền phức!"

Ainz tặc cái lưỡi không tồn tại của mình trước mặt Hekkeran, người đã thu gọn khoảng cách nhờ vào sức mạnh và sự nhanh nhẹn đã được tăng cường của mình

"Reinforce Armor!"

"Anti-Evil Protection!"

Ma pháp hỗ trợ của Arche và Roberdyck đã làm tăng cường sức phòng thủ của Hekkeran

Sau khi tránh đòn tấn công của Hekkeran và đánh bật kiếm của anh ta, Ainz vừa định đánh trả thì một mũi tên bay thẳng vào mặt hắn

"Hmph!"

Cái cách Ainz dễ dàng tránh mũi tên đó chỉ bằng việc nghiêng mặt xứng đáng với tư cách chủ nhân lăng tẩm này, và một kiếm sĩ quái vật

Hekkeran lợi dụng kẽ hở ngắn được tạo ra nhờ đợt bắn hỗ trợ để lùi lại, và người anh chảy đầy mồ hôi do đợt giảo chiến ngắn nhưng dữ dội

Anh đã luôn biết điều này, nhưng Ainz Ooal Gown thật sự rất mạnh

Sức mạnh thể chất của hắn là một thứ mà con người không thể chạm tới. Tệ hơn nữa, hắn có kỹ thuật để phát huy toàn bộ sức mạnh và tốc độ không tưởng đó. Khả năng quan sát của hắn có thể nhìn ra những đòn đánh nhử. Hắn sở hữu kĩ năng của tất cả những thành viên của Foresight. Cộng với khả năng miễn trừ ma thuật với thanh kiếm và khiên được niệm phép trên tay, hắn là tất cả những gì một chiến binh mong ước

Nhưng có một lí do họ có thể đánh ngang với một con quái vật như vậy

Thú thực, anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cầm cự. Nếu anh tính sai góc chém xuống của thanh kiếm và đỡ trượt, kiếm anh sẽ gãy và anh sẽ bị thương trầm trọng. Một lỗi nhỏ trong việc phán đoán tốc độ của thanh kiếm đen đó cũng đủ khiến anh bị chém làm đôi. Việc anh sống sót đến giờ cũng nhờ may mắn

Tuy vậy, còn một lí do quan trọng hơn thế

Lí do đó là sự phối hợp của toàn đội

Chính là vì họ chiến đấu cùng nhau, hiểu rõ ý nghĩ của nhau , mà họ có thể di chuyển và hành động như một thể hợp nhất

Đó chính là cách một đội đoàn kết như Foresight có thể đứng trước kẻ mạnh nhất, Ainz Ooal Gown

Một nụ cười hiện lên trên góc miệng Hekkeran

Cho đến giờ, Ainz vẫn không hề hấn gì. Dĩ nhiên, hắn ta rất mạnh. Nhưng hắn ta không phải bất khả chiến bại

Với niềm tin chắc nịch trong lòng, anh vung cặp kiếm đôi của mình

Nhát kiếm nhanh nhất mà cơ thể đã được cường hoá của anh có thể tạo ra bị đánh bật bởi chiếc khiên đen tròn. Những mũi tên bay đến bị chặn bởi thanh kiếm đen. Arche và Roberdyck lợi dụng thời cơ này để cường hoá Hekkeran thêm nữa

Từ khi Ainz tặc lưỡi, sự thù địch của hắn hướng đến họ đã yếu đi nhanh chóng

Sau khi xem xét xem có nên dồn ép tấn công, Hekkeran quyết định lui lại và điều hoà nhịp thở đang rối loạn của mình. Undead như Ainz sẽ không thấy mệt cho dù hắn có chiến đấu trong bao lâu hay giản khổ đến nhường nào, nhưng một con người như Hekkeran và những người khác sẽ cảm thấy kiệt sức. Kéo dài trận chiến sẽ là một ý tồi. Anh cần phải nghỉ mỗi khi anh có cơ hội

"Vậy...đúng như ta nghĩ, ta vẫn không thể ra đòn quyết định. Ta ngỡ rằng mình có lợi thế về sức mạnh, kĩ năng và biết rõ những gì các ngươi có thể làm, nhưng khi thực sự giảo chiến, ta vẫn có cảm giác lo lắng.....về việc như là, sao ta chưa hạ được bất kì ai trong các ngươi ?"

Ainz nhún vai tỏ vẻ khó chịu. Hekkeran, người đang nhìn sang Ainz ở phía đối diện, không cảm thấy tức tối với giọng nói kẻ cả đó

Nói thật, đây là lợi thế của việc làm việc nhóm. Hekkeran cười như thể anh vừa được khen ngợi

Ngay giữa chừng, người mỹ nhân vốn giữ im lặng cho đến giờ cuối cùng cũng cất tiếng

"Ainz-sama, có lẽ chúng ta nên chấm dứt giờ chơi tại đây"

"Cái gì?"

"Thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, nhưng thần cảm thấy khó tin khi nghĩ rằng ngài vẫn để những kẻ đểu giả này, những tên trộm dám sử dụng tên của các Đấng Tối Cao để lừa ngài, tiếp tục sống. Có lẽ đây là thời điểm ngài nên ban cho chúng ân huệ cuối?"

"Này Albedo. Nếu cô nói với Ainz-sama như vậy__"

"__Không Aura, đó là một ý hay"

Ainz lắc đầu

"Và thế là đủ. Ta đã rút ra đủ kinh nghiệm từ trận chiến này"

"Thực sự rất tuyệt vời. Đúng như mong đợi từ chúa tể trị vì chúng thần"

"Hah, vâỵ sao. Nếu vậy thì đây đúng là một điều đáng ăn mừng . Tuy ta biết ngươi chỉ đang cố chiều theo ta, được khen bởi một chiến binh vượt xa ta vẫn làm ta vui lòng"

"Thần không dám mơ về việc lừa ngài, thần thực sự nghĩ như vậy"

"Vậy ư! Nếu thế thì cho ta cảm ơn. Cocytus có thể đánh giá ta lúc sau, và ta vẫn cần nghe ý kiến của ngươi về những buổi luyện tập như thế này trong tương lai"

Sau khi gật đầu vài lần và cảm thấy mãn nguyện với bản thân, Ainz quay về phía 'Foresight"

Bầu không khí giữa họ đã thay đổi, và Hekkeran có linh cảm xấu về việc này

Bản năng đã từng giúp anh thoát khỏi biết bao nhiêu tình thế sống còn giờ đang hét lên: Nguy hiểm đang hiện diện

" Bây giờ, giờ chơi đùa với kiếm đã kết thúc. Đã đến lúc cho một thú vui khác"

Ainz ném bỏ thanh kiếm và chiếc khiên hắn đang cầm trên tay ra một bên, và chúng biến mất trước khi kịp chạm xuống đất

"Cái gì?!"

Vứt bỏ vũ khí là một dấu hiệu thường thấy cho việc từ bỏ trận chiến. Tuy vây, thái độ của Ainz không có vẻ gì của việc đầu hàng

Đó không phải là điệu bộ của một kẻ đầu hàng

Không đoán được Ainz đang nghĩ gì, Hekkeran tràn ngập trong sự khó hiểu

".....Ngươi định làm gì ?"

Trước câu hỏi đó, Ainz cười. Đúng hơn, hắn có vẻ như đang cười

Hắn chậm dãi dang rộng đôi tay. Đó là một hành động khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một thiên sứ vươn tay đến những con chiên, hay một bà mẹ đón đứa con mình vào vòng tay, một biểu hiện của sự yêu thương dành cho vật trước mặt mình

"Các ngươi không hiểu sao? Vậy để ta giải thích theo cách các ngươi có thể hiểu được" Ainz cười" Ta sẽ chơi với các ngươi, vậy hãy thể hiện hết mình, con người"

Bầu không khí đã thay đổi___

Hắn đã từ bỏ vũ khí của mình, nên lẽ ra hắn phải yếu đi. Nhưng Hekkeran có cảm giác Ainz hiện đứng trước mặt anh mạnh hơn bao giờ hết. Quả thật, dường như cơ thể hắn to ra trước mặt họ, khiến sự hiện diện của hắn trở nên thật ngột ngạt

Một sinh vật trở nên mạnh hơn khi từ bỏ thanh kiếm

Nếu nghĩ về điều này thì chỉ có hai câu trả lời thích đáng. Một sẽ là hắn là một trong những monk chuyên rèn luyện cơ thể mình thành những vũ khí sống. Nhưng nếu là vậy, lối đánh trước đó-cách hắn tránh đòn- dường như chưa đủ điêu luyện để cho hắn là một trong số họ

Nếu vậy, lựa chọn còn lại__

"Hắn là một Magic Caster?"

Giọng nói phát ra từ phia Arche, người đưa ra cùng kết luận với Hekkeran

Đúng như vậy. Đấy là câu hỏi hiện tại cho họ. Sinh vật trước mặt họ, Ainz Ooal Gown- hắn ta là một Magic Caster sao ?

Việc họ không nghĩ đến điều này trước đó là dễ hiểu. Ai có thể tưởng tượng rằng một Magic Caster lại có thể đánh ngang với Hekkeran, chiến binh mạnh và điêu luyện nhất trong nhóm?

Magic Caster- đặc biệt là Magic Caster ma thuật hệ- thường có cơ thể yếu hơn những chiến binh. Suy cho cùng, thay vì rèn luyện cơ thể, họ dùng thời giản đó vào việc học ma thuật. Vì thế, một Magic caster có thể đánh ngang với chiến binh là không tồn tại

Đó đơn giản là lẽ thường

Một sinh vật có thể phá vỡ cách nghĩ đó - Ai có thể tưởng tượng rằng một kẻ như vậy lại đang đứng trước mặt họ ?

Do vậy, trong những lời nói của Arche có mang theo chút hy vọng rằng đó không phải sự thật, và mong ước rằng giả thuyết của cô bị bác bỏ. Bởi vì nếu như nó là sự thật, điều đó có nghĩa rằng Ainz tự tin vào khả năng của mình với tư cách là một Magic caster hơn khi hắn là một chiến binh

"Các ngươi cuối cùng mới nhận ra ? Thật là một lũ ngu xuẩn. Tất nhiên, ta chỉ có thể mong chờ mức độ thông minh cỡ này đến từ những tên vô lại đáng thương dám làm dơ bẩn Nazarick của ta- không, của chúng ta"

Tuy nhiên, một khi Arche vẫn còn ở đây, Hekkeran và những người khác có thể chối bỏ điều đó

"Arche! Liệu gã này có thật là một Magic caster ?"

"Không! Tôi dám chắc chuyện này! Ít nhất thì hắn ta cũng không phải một Magic caster ma lực hệ!"

"Hm? Và thế nghĩa là sao?"

"__Ta không cảm nhận được bất kì mana nào trong ngươi"

"Ahhh. Vậy ra ngươi dùng phép dò tìm. Thật bất lịch sự"

Ainz giương đôi tay của hắn ra trước mặt Hekkeran và những người khác. Đúng như mong đợi từ một undead, đôi tay đó không có gì ngoài xương. Hắn giơ ngón tay ra để lộ từng chiếc nhẫn đeo trên mỗi ngón tay

"Một khi ta tháo chiếc nhẫn này, ngươi sẽ hiểu. Ta cũng đã cho các thuộc hạ của ta mượn chúng"

Ainz vừa nói vừa tháo một chiếc nhẫn ra khỏi tay phải. Và rồi__

"Uuuuoooggh!"

Đó là tiếng nôn mửa. Sàn nhà bắn đầy một thứ dịch nhớt dính và một mùi chua ôi tỏa ra xung quanh 'Foresight'

"Ngươi đã làm gì ?!"

Imina lườm Ainz trong khi chạy đến đỡ Arche. Ainz tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn trả lời với giọng không hài lòng

"Ngươi có ý gì khi nói ta đã làm gì con bé đó ? Sự bất lịch sự của các ngươi cũng nên có giới hạn, nôn ra ngay khi thấy mặt ai đó "

"__M-mọi người, chạy đi!"

Arche hét lên trong khi nước mắt chảy ra bên khoé mắt

"Tên này là một con quái v-uuuuuuuuurrrrrrrrrrggggghhhhhh!"

Không thể chịu nổi, Arche nôn ra lần nữa. Ngay lúc đó, Hekkeran đã hiểu ra vì sao cô ấy lại nôn

Ainz đã không làm gì cô ấy cả. Đúng hơn, cô ấy đã không thể chịu nổi nỗi kinh sợ và sự căng thẳng cô cảm thấy khi nhìn thấy lượng mana khổng lồ bao quanh Ainz, và cô đã nôn mửa

Và thế nghĩa là__

"__Chúng ta không thể đánh bại hắn! Sức mạnh của hắn hoàn toàn ở đẳng cấp khác! Ngay cả từ 'quái vật' cũng không xứng với hắn!"

Arche bắt đầu rên rỉ với từng giọt nước mắt chảy trên má

"Không thể nào không thể nào không thể nào--"

Imina ôm chặt Arche vào ngực mình. Cô gái đó lắc đầu một cách dữ dội như thể cô đã trở nên điên dại

"Bình tĩnh lại đi! Roberdyck!"

"Hiểu rồi! [Lion's Heart] !"

Dưới sự ảnh hưởng của ma thuật của Roberdyck, Arche đã dần hồi phục khỏi sự hoảng sợ bám lấy mình. Như một chú hươu sơ sinh, cô chập choạng đứng lên bằng những đôi chân vẫn còn run rẩy, sử dụng cây gậy phép của cô như một cái nạng

"__Mọi người, chúng ta phải chạy thoát ngay bây giờ! Đây không phải là một sinh vật con người có thể đánh bại! Đấy là một con quái vật không tưởng !"

"Hiểu rồi, Arche!"

"Ừ, tôi hiểu rồi. Khi hắn tháo chiếc nhẫn đó ra, cả thế giới dường như thay đổi. Tôi cảm thấy nổi da gà khắp người"

"Đúng vậy, Mạnh cũng là không đủ để diễn tả con quái vật này"

Mức báo động ở ba người họ đã lên đến đỉnh điểm. Họ nhìn Ainz chăm chú hơn bao giờ hết. Trên mặt họ lộ rõ nét mặt hiểu rõ rằng chỉ một phút lơ là cũng đủ dẫn đến cái chết của họ

"Có vẻ như chúng sẽ không để ta chạy thoát"

"Thời điểm chúng ta quay lưng lại là lúc chúng ta chết. Cho dù tôi có cảm giác rằng chỉ liếc mắt đi cũng là quá đủ"

"Chúng ta cần kéo dài thời giản hoặc chúng ta sẽ không thoát được"

"...Không xông vào?"

Tất nhiên, Hekkeran sẽ không bị mắc bẫy của Ainz, kẻ đang gãi hộp sọ của mình với một ngón tay dài một cách lười biếng. Sức tấn công của đối phương vượt xa tất cả những sinh vật đã từng tồn tại. Điều đó nghĩa rằng họ chỉ còn có thể dựa vào một thứ

Khi Ainz bắt đầu niệm chú- Magic caster thường dễ bị tổn thương nhất khi họ đang niệm chú. Nếu hắn dùng phép niệm ngầm thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng kể cả vậy thì vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi cho họ

Như thể đang kéo căng dây cung, Hekkeran tập trung tất cả sưc lực trong cơ thể mình

"Vậy ta sẽ đi trước. [Touch of Undead]"

"Đó là loại ma thuật gì vậy ? Arche!"

"Tôi không biết ! Tôi chưa bao giờ nghe đến nó!"

Đám sương đen phủ quanh tay phải của Ainz là một thứ ma thuật chưa biết đủ khiến tất cả bọ họ phải đề phòng. Hekkeran căng cơ chân mình để sãn sàng tránh bất kì lúc nào. Những đồng dội đằng sau anh cũng lo sợ một đòn tấn công phạm vi rộng, và bắt đầu đứng cách xa nhau

Thay vì thế, Ainz chỉ bắt đầu bước về phía họ

Hekkeran mở tròn xoe mắt. Đó là một cách di chuyển đầy sơ hở và không một chút phòng bị. Đó không phải là cách di chuyển của một chiến binh dày dặn. Anh biết đó là một cái bẫy nhưng anh không biết điều mà Ainz đang nhắm đến

Hắn ta đang cố gắng sử dụng ma thuật..... hay đấy là một dạng ma thuật phạm vi gần? Hay là một loại phòng thủ?

Hekkeran có biết về những loại phép thuật phổ biến hơn, nhưng công việc của Hekkeran không phải là Magic caster, do đó anh không nhìn ra được ý định của Ainz

"Lùi lại!"

Tiếng hét phẫn nộ của Imina xé toạc không khí, y như những mũi tên cô bắn về phía Ainz

Sử dụng một kĩ năng đặc biệt, cô bắn ba mũi tên cùng một lúc, nhưng Ainz đánh bật chúng ta với bàn tay xương xẩu của mình một cách điêu luyện

"..Ngươi đang chắn đường"

Đó là một giọng nói nhỏ nhưng lạnh lẽo

Đốm lửa trong hốc mắt trống đó khẽ bập bùng, nhưng chỉ Hekkeran, người đang đứng trước theo dõi từng cử chỉ của Ainz, nhận thấy

Một cảm giác bất an hiện lên, và hình dáng của Ainz biến mất

Hekkeran quay lại, tin vào bản năng của mình. Trong mắt anh, anh thấy khuôn mặt kinh ngạc của đồng đội. Tuy nhiên, không có thời giản để giải thích. Đặc biệt với Imina. Ainz đang đứng đằng sau Imina, chậm rãi đưa tay về phía cô

Imina! Cô ấy không nhận thấy! Mình cần-không, đây không phải là lúc cho một việc vô ích như vậy

Khi đang sử dụng võ kĩ để phóng về phía Imina nhanh nhất có thể , một sự bối rối bất chợt chạy ngang qua đầu Hekkeran

Liệu bảo vệ Imina có phải là một bước đi sáng suốt ?

So với Arche và Roberdyck, những người có thể sử dụng ma pháp hỗ trợ, tầm quan trọng và sự hữu dụng của Imina là không cao. Cách tốt nhất để tăng khả năng sống sót của họ là loại bỏ những vật cản dưới chân mình

Tuy vậy,__

Chết tiệt!

Đó không phải là việc một thủ lĩnh nên làm. Cho dù nó đồng nghĩa với việc phản bội đồng đội mình, Hekkeran không ngừng bước. Cảm xúc của anh đã lấn át lĩ lẽ trong chuyện này

Anh muốn cứu Imina. Tất cả chỉ có vậy

Hình ảnh Imina nằm trên giường hiện lên trong đầu anh. Anh đắng lòng cười với bản thân, bởi vì trong một tình huống sống còn, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là tấm thân phẳng lì của cô

Cho dù vậy- anh càng tăng thêm sức mạnh lên đôi chân mình

Đó là sức mạnh của một người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ của mình

"Tránh ra!"

Cú đột phá bất chợt của Hekkeran đã tạo ra sự bối rối, và rồi một kẽ hở. Trước khi Ainz có thể chạm vào cô, Imina đã bị đẩy ra

Ainz đang tính xem cái gì nên là ưu tiên đầu tiên của hắn- giảm nỗi đau của chúng, một giọng nói nhỏ thì thầm trong đầu hắn- người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt hắn, hay người đàn bà đã thoát được

"Này! Tao đây, tên khốn!"

Theo sau tiếng hét của mình, anh sử dụng võ kĩ

Đầu tiên, anh sử dụng 'Limit Breaker'. Sẽ có một cái giá phải trả, nhưng nó tăng số lượng võ kĩ anh có thê sử dụng cùng lúc. Tiếp theo là một kĩ năng làm cho cơ thể anh có cảm giác như có cái gì vỡ bên trong, 'Dull Pain'. Ngay sau đó là 'Physical Boost', 'Iron Fist' và 'Twin Strike Blade' đã được cường hoá

Đòn tấn công mạnh nhất của anh được sinh ra từ đây

Hai thanh kiếm đôi của anh sáng lên

Hekkeran dựa vào việc Ainz đã quen với những đòn kiếm của anh sau đợt giảo chiến trước đó, nên một sự thay đổi bất chợt về tốc độ sẽ làm các giác quan của hắn bối rối và sẽ khó hơn để tránh. Đó là lời dự đoán của một nhát chém có thể kết thúc trận chiến ngay tức khắc

Ainz không phản ứng với nó

Thành công rồi!

Vừa khi anh nghĩ rằng thanh kiếm mình đã chém qua cái hộp sọ không phòng bị đó, cái cảm giác chạy vào đôi tay anh chắc chắn không phải là cảm giác thép cắt qua xương

Miễn trừ đòn chém?!

Anh đã từng có những trải nghiệm tương tự trong những cuộc thám hiểm với tư cách là Worker

Hắn miễn trừ với đòn chém lẫn đòn đâm ? Hắn là loại quái vật gì vậy ?

Trong khi đang sợ hãi cố gắng rút lui, Hekkeran cảm nhận được một sự lạnh lẽo như băng giá bủa lấy trán anh. Đó là bàn tay của Ainz. Hekkeran cảm thấy như mình đã bị kẹp trong cái kìm, muốn chay thoát nhưng không thể nào di chuyển

"Hekkeran!"

"Imina! Hắn miễn trừ với các đòn chém!"

Hekkeran cố gắn loại bỏ cơn đau nhói và thông báo những gi anh đã biết tới đồng đội. Khi anh bị nắm ở đầu, anh có cảm giác cả thân mình bị nâng lên. Cho dù anh dùng tay cầm kiếm đập vào cánh tay Ainz, bàn tay nắm chặt đầu anh không có vẻ gì là nắm lỏng ra

"Sai. Không cần biết các ngươi chém, đâm hay đập- không một đòn tấn công yếu như vậy có thể tạo một vết xước trên người ta"

"..Đấy..Cái gì ? Ngươi đang giở trò lừa bịp gì vậy ? Thật không công bằng!"

"Hắn đang nói dối! Imina, nếu đó là sự thật thì không có lí gì hắn lại đánh cả. Hắn chắc hẳn phải có điểm yếu!"

"__Ta sẽ không để bị lừa đâu!"

"Thật đáng buốn khi các ngươi không tin vào sự thật ngay trước mặt mình. Ta đã nghĩ rằng các ngươi đã nhận ra từ cuộc giảo tranh và cuộc đàm thoại chúng ta có, rằng các ngươi không hơn gì những vật thí nghiệm. Phải chăng trận đánh nhỏ vừa rồi đã cho các ngươi hi vọng rằng các ngươi thực sự có thể thắng ? Hãy coi đó như là ân huệ của ta trước khi các ngươi đi xuống địa ngục"

"Ân huệ kiểu gì vậy ? Đồ chó chết, tên khốn nạn, thả Hekkeran ra!"

Mũi tên bay đến ngay khi câu nói chấm dứt. Tuy nhiên, Ainz chỉ đứng yên, và cơn đau trên trán Hekkeran vẫn tiếp tục không đổi

"Ngươi thực sự muốn làm vậy ? Ngươi có thể bắn trúng anh chàng này"

Nỗi đau khiến Hekkeran kinh sợ, một nỗi sợ rằng đầu anh sẽ bị bóp nát bởi bàn tay đó bất cứ lúc nào. Cho dù anh vùng vẫy, Ainz vẫn không dịch chuyển dù chỉ một li. Nó giống như tấn công một tảng thép- người duy nhất Hekkeran tổn thương là bản thân anh

"Có đau không Đừng lo. Ta sẽ không giết ngươi như vậy đâu. Một tên trộm đáng thương như ngươi không xứng đáng với ân huệ đấy- [Paralysis]"

Cả người anh như đông cứng lại. Không, không phải là đông cứng, cơ thể anh đã bị tê liệt

"Hmm, nếu ta dùng [Paralysis], thì có lẽ [Touch of Undead] là hơi phí"

Hekkeran nghe thấy từng lời nói, nhưng anh không hiểu chúng

Dây cung của Imina rít lên khi cô liên tục bắn hàng loạt mũi tên, nhưng đáp lại nó chỉ là một tiếng cười nhẹ

"Vậy, liệu các ngươi có thể chống cự đến bao... không, hãy vùng vẫy càng nhiều càng tốt. Nó sẽ chỉ làm tăng sự tuyệt vọng của các ngươi"

Chạy đi

Miệng của Hekkeran không thể di chuyển để thốt ra lời anh muốn nói

Đây không phải là một đối thủ mà họ có thể tránh chỉ bằng cách chạy thoát. Nhưng đánh lại sẽ còn ngu xuẩn hơn. Điều đó càng trở nên chính xác bởi một khi chủ lực bị hạ, cả đội hình chiến đấu sẽ tan nát

"Bây giờ thì ai sẽ là người tiếp theo? Tất nhiên, các ngươi có thể xông vào cùng một lúc, nhưng điều đó sẽ rất buồn chán, phải không ?

Imina quay sang nhìn Hekkeran, người đang nằm bệt trên sàn đấu trường

Anh ấy chưa chết. Nhưng trông như đã chết vậy. Cô chắc chắn sẽ không thể cứu anh khỏi nanh vuốt của một con quái vật phản logic như Ainz Ooal Gown. Nhưng kể như vậy__

"__Tên ngốc ! Theo lẽ thường, đáng lẽ anh nên từ bỏ tôi ! Đồ ngốc !"

Cô ấy giận

"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc nghếch ! Anh là đồ ngốc!"

".... Ngươi phải biết rằng xỉ nhục một người đàn ông đã gan dạ hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội sẽ chỉ làm ta giận thêm thôi "

Đó là một câu nói thể hiện rõ rằng hắn không hiểu chút gì về cảm xúc của Imina. Nhưng một lần nữa, đối phương là một con quái vật; cố gắng làm nó hiểu cảm xúc con người là điều không thể

"Tôi đã biết điều đó ! Tôi không xứng đáng với một thủ lĩnh tuyệt vời như thế !"

Cô ấy hít một hơi

"Tuy vậy! Anh vẫn là một kẻ ngốc! Chạy theo cảm xúc như vậy !"

"..Cái gì?"

Đừng để bị bối rối....

Imina nghĩ với bản thân. Cô ấy đang cố gắng kiềm chế xúc cảm của một người phụ nữ muốn cứu người đàn ông của mình

Cô ấy sẽ phải từ bỏ Hekkeran và đem thông tin này về. Cô phải báo với thế giới bên ngoài về lăng tẩm này, về những con quái vật đáng sợ sống ở đây, và tuỳ theo diễn biến sự việc, họ có thể cần tập hợp một lực lượng đàn áp để xử lí

__Ma vương...

Hai trăm năm trước, những quỷ vương trị vì những châu lục cằn cỗi chắc hẳn là những sinh vật như thế này

Có cảm giác như thế giới cô đang sống đã bị chạm đến bởi những truyền thuyết và sự tích. Nó rõ ràng không phải như vậy, nhưng một phần trong cô, sâu trong trái tim, vẫn cho rằng đó chỉ là mộti giấc mơ

Truyền thuyết hử ? Nó nghe thật kì lạ nếu nói theo cách đó. Đáng lẽ anh hùng phải là những người chiến đấu với những con quái vật như vậy__

Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu

Đúng vậy. Những ngừoi đã từng chiến đấu với các ma vương là Mười Ba Anh Hùng- họ là những anh hùng. Nếu vậy, kẻ duy nhất có thể đấu với Ainz cũng là một anh hùng

"Trả Hekkeran lại đây ! Nếu chúng tôi không về đúng giờ hẹn, những kẻ mạnh nhất thế giới sẽ tiến vào tăng tẩm này ! Nếu chúng tôi bình yên trở về, các người có thể dùng chúng tôi để thương lượng!"

"Cái gì đây, lại một lời nói dối?"

Ainz thở dài ra một tiếng haah nhỏ. Mồ hôi đọng trên mày của Imina

"Không, tôi không nói dối"

"__Albedo. Liệu có bất kì ai có thể cho là mạnh trên mặt đất?"

"Không một ai. Thần tin rằng cô ta đang thốt ra nhữnng lời nói dối vô nghĩa"

"Đó không phải là một lời nói dối !"

Cô gái đằng sau Imina hét lên

"Mạo hiểm giả cấp adamantite Momon của 'Darkness' đang ở đây! Anh ta là chiến binh vĩ đại nhất!!! Anh ta mạnh hơn ngươi!'

Lần đầu tiên, Albedo tỏ ra bối rối. Cô nhìn về phía Ainz với nỗi lo sợ lộ rõ trên mặt, và cúi đầu về phía hắn

" Th-thần xin lỗi! Có một người như vậy ! X-xin hãy thứ lỗi cho thần !"

"Mmmm... à đúng rồi, ta thậm chí không để ý, Albedo. Momon của "Darkness", hmmm. Về anh ta..... quên đi, việc đó không quan trọng. Anh ta không thể đánh bại ta"

Hắn đã cư xử như một ma vương cho tới giờ, nhưng cái cách hắn rũ vai cho thấy rằng hắn đang giấu thứ gì đó. Chính xác hắn đang giấu cái gì, không ai biết

"Momon rất mạnh! Mạnh hơn ngươi!"

"...À thì, việc này sẽ không nói nữa. Từ bỏ đi"

Ainz vẫy tay một cách lười biếng để kết thúc chủ đề

" Nào bây giờ thì chúng ta có nên bắt đầu lại lần nữa ?"

Thời giản để tán gẫu đã kết thúc

"Arche! Chạy đi!"

Roberdyck hét lên và Imina dồng tình

"Đúng vậy, chạy đi!"

"Nhìn lên trên ! Có lẽ đây là phía bên ngoài ! Nếu cô bay thì sẽ có khả năng cô có thể trốn thoát ! Chạy đi, kể cả khi chỉ mình cô! Chúng tôi sẽ cố kéo thêm thời giản, 1 phút, không, 10 giây !"

" Nào đấy là một ý tưởng khá thú vị. Aura, mở đường thoát. Ta sẽ mua vui cho chúng "

"Đã hiểu!''

Ainz chỉ về phía Roberdyck và những người khác đã đi ra. Aura nhảy lên, đế giày của cậu ta sáng lên, và cơ thể cậu biến mất

"Bây giờ, Aura đã ra mở cổng. Chạy đi. Bỏ mặc đồng đội của mình. Liệu ai là người muốn chạy ?"

Ainz giương tay ra. Khuôn mặt xương xẩu của hắn khổng biểu lộ bất kì biểu cảm nào, nhưng từ cử chỉ của hắn thì nó đã đủ rõ. Nếu hắn có da thịt, đó sẽ là một nụ cười hiểm độc. Đó sẽ là một nụ cười háo hức mong chờ những người đồng đội này đánh lẫn nhau

Worker khác với mạo hiểm giả, họ lập nhóm dựa trên sức mạnh đồng tiền và những mối quan hệ hữu dụng, và trong một trường hợp như thế này, khả năng họ chạy để cứu lấy bản thân là rất cao. Tuy nhiên, Foresight không như vậy

"Arche, chạy ngay!'

"Đúng thế, chạy đi," Imina cười "Cô vẫn còn 2 đứa em mà phải không? Nếu vậy thì hãy bỏ chúng tôi lại và đi đi. Đó là việc cô nên làm!"

"Làm sao tôi có thể ? Rõ ràng tất cả đều là lỗi của tôi !"

Nhận thấy rằng Ainz không có ý định vội tấn công, Roberdyck bước về phía Arche, lấy một chiếc túi da nhỏ đưa cho cô.

"Sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ đánh bại con quái vật Ainz và đuổi theo cô sau"

"Khi việc đó xảy ra, cô sẽ phải mua đồ uống đấy"

Imina cũng rút ra một túi da nhỏ đưa cho cô

"Đi mau đi. Dùng số tiền tôi để lại ở quán trọ theo cách cô muốn"

"Của tôi cũng vậy"

"....Tôi sẽ nhớ lấy điều đó. Vậy tôi đi trước"

Tât nhiên, không ai trong số ba người thực sự tin điều đó

Đánh bại sinh vật tên Ainz, một kẻ có sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của họ, là một việc họ có mơ cũng không làm được. Arche biết rằng đây là lời vĩnh biệt cuối cùng giữa họ. Nín lại những giọt nước mắt của mình, cô niệm phép

"Trên trời có những con quái vật có thể bắt ngươi kể cả khi ngươi chạy..."

"-Flight!"

Lờ đi lời cảnh báo của Ainz, ma pháp của Arche kích hoạt. Cô nhìn về phía những người đồng đội của mình lần cuối cùng, và bay lên trên không trung không một tiếng động.

"..Ah, ra vậy. Dù sao thì nó cũng đỡ tốn sức hơn chạy" Ainz nói một cách tự nhiên

"Tuy vậy, ta thấy ấn tượng khi các ngươi quyết định mà không phải đánh lẫn nhau. Ta ngỡ rằng mình sẽ được thấy bộ mặt thật kinh tởm của các người lộ ra"

"Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Hy sinh để bảo vệ đồng đội cũng không quá tệ"

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Imina

" Có phải đồng đội ngươi là những người bạn ngươi nói đến?"

"Muuu!"

"Đồng đội ngươi chắc hẳn là những người xuất chúng, phải không? Nếu vậy thì mối quan hệ của chúng ta cũng sâu đậm như của ngươi với họ"

"Đúng vậy"

Bầu không khí độc ác biến mất như thể nó chưa từng tồn tại, và Ainz tiếp tục với một giọng nói nhỏ nhẹ

"Không tình yêu nào lớn hơn việc từ bỏ mạng sống của bản thân cho những ngừơi bạn của mình- đấy là câu được viết trong Gospel of Mark"

"...Sẽ không sao nếu như chúng tôi chết. Tuy nhiên, cho sự gắn kết mà chúng tôi, và bản thân ngài, cùng với những đồng đội xuất chúng của ngài chia sẻ, xin hãy để cô ấy đi"

"Mm..."

Ainz lưỡng lự trong vài giây, và rồi lắc đầu

"Se không có ân huệ cho những kẻ cướp như các ngươi. Tất cả những gì chờ đợi các ngươi là sự đau khổ nối tiếp sự đau khổ nối tiếp sự đau khổ, để rồi cuối cùng là cái chết. Nhưng cho những mạng sống các ngươi sẵn sàng vứt bỏ cho đồng đội mình, các người có thể vĩnh biệt cô ta. Shalltear"

Ainz bất cẩn quay lưng về phía họ, và gọi về phía khu vực VIP. Không có khả năng hắn sẽ bị thương, và nó thể hiện rõ trong thái độ của hắn

Không, đó là thực tế. Không một đòn tấn công nào họ dùng có thể có tác dụng. Đó chỉ đơn giản là ảo tưởng sua khi hiểu được sự thực của mọi chuyện. Hai người họ không có cách gì có thể đả thương con quái vật tên Ainz. Do vậy, họ bình thản quay đầu lại. Ít nhất, họ phải kéo thêm thời giản cho Arche chạy trốn

Cho dù họ không có bất cứ một con bài nào trong tay, họ vẫn phải làm. Imina và Roberdyck nhìn nhau, và gật đầu

Mặt khác, giọng của một người con gái vọng ra từ khu vực VIP đáp lại lời nói của Ainz

Đó là một cô bé con người với mái tóc ánh lên màu bạc kim. Cho dù hai người họ đang chìm tron sự giận giữ, họ không thể làm gì hơn ngoài việc say đắm nhìn vẻ đẹp cô bé đó sở hữu

Đột nhiên, cô bé đó chuyển ánh mắt sang phía hai người họ. Đôi mắt cô là một màu đỏ thẫm đầy quyến rũ. Imina cảm thấy như thể chúng đang bóp chặt trái tim cô. Tương tự với Roberdyck, anh cảm thấy khó khở do áp lực khủng khiếp đè nặng lên ngực mình

Kể cả sau khi đôi mặt của cô bé đó rời khỏi họ, Imina vẫn không cảm thấy như cô đã có thể di chuyển trở lại

"Shalltear, hãy dạy đứa bé đó ý nghĩa của nỗi sợ hãi. Hãy cho cô ta thấy vực sâu nằm giữa sợi tơ của mong ước trốn thoát mà cô ta đang cố bám lấy và hiện thực không thể tránh khỏi chờ đợi những kẻ dám xâm chiếm Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Sau đó, đừng khiến cô ta đau đớn, nhưng hãy giết cô ta với sự nhân từ sâu đậm và thực lòng nhất"

"Như ý người, Ainz-sama"

Cô bé - Shalltear- cười với Ainz. Tuy nhiên, khi Imina nhìn nụ cười đấy từ phía bên, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Bản năng của cô bảo cô rằng đây là một con quái vật đội lốt người

"Đừng quên tận hưởng cuộc săn nhé"

"Đó là mục đích của thần"

Shalltear cúi đầu trước Ainz trước khi đi. Mỗi bước cô ta đi là mỗi bước Arche tới gần hơn đến cái chết, nhưng kể cả khi Imina biết điều này trong tâm trí, họ không thể làm gì. Imina và Roberdyck đều không thể di chuyển

Shalltear đi qua chẳng chút mảy may tới họ. Có lẽ Foresight có thể thu gọn khoảng giữa họ và Shalltear ngay lập tức nếu như họ đuổi theo, nhưng cô ta dường như quá xa

"Cái gì đây ? Vẫn chưa xông lên? Nếu các ngươi có thời giản nói chuyện, các ngươi có thời giản chiến đấu..... các ngươi hào hiệp một cách khá bất ngờ"

Hắn không hề khinh cô. Ý nghĩ đó của hắn là thật. Để đáp lại, tinh thần chiến đấu của Imina hồi phục được phần nào

"Đợi chút! Xin hãy cho một câu hỏi! Sự nhân từ ở đâu trong những gì xảy ra ở chỗ đó ?"

"Một celric.......được, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Ở Nazarick, một cái chết không đau đớn là quá nhân từ"

Họ trở nên im lặng. Họ sẽ không còn nói chuyện bằng từ ngữ, mà bằng vũ khí

"Đi nào, Rob!"

"Ừ! Ohhhhh!"

Với một tiếng hô chiến đấu không chút ý chí, Roberdyck xông lên vung cây chuỳ gai của mình thẳng vào mặt Ainz. Đó là một đòn tất công với tất cả sức mạnh của anh. Chính vì anh nghĩ rằng Ainz sẽ không tránh nó mà anh truyền tất cả sức lực của mình vào đòn đánh

Cho dù Ainz dính một đòn với tất cả sức lực đến từ Roberdyck, hắn không tỏ vẻ đau đớn như mong đợi. Roberdyck tiếp tục đợt tấn công, giương bàn tay mình ra

"Cure Moderate Wounds!"

Phép hồi phục đó được nhắm đến Ainz. Khi tiếp xúc với ma thuật loại hồi phục, undead thường chịu tổn thương. Tuy vậy, giống như ma pháp Arche dùng trước đó, nó biến mất một cách vô dụng như thể bị chặn bởi một bức tường vô hình

"Ahhhhh!"

Imina giương căng dây cung trong khi hét lên. Và rồi- cô thả ra. Cho dù Roberdyck đang đứng ngay cạnh Ainz, cô không kém đến nỗi lỡ bắn trúng anh ta. Hơn nữa, ở khoảng cách này, cô không thể trượt

Thế mà- mũi tên bắn trúng Ainz, và rơi xuống mà không gây bất kì thương tổn nào

Ainz biến mất

Đó y hệt như biện pháp trước đó

"Teleport!"

"Không hẳn"

Như đã mong đợi, một giọng nói xuất hiện từ phía sau

"Ta___"

Trước khi Roberdyck kịp dứt lời, bàn tay Ainz nhe nhàng đặt lên vai Imina. Không một chút vẻ thù địch trong động tác đó

Tuy nhiên, nó lại có hiệu quả rõ rệt. Tất cả sức lực trong cơ thể cô biến mất, và cô ngã xuống sàn. Cho dù tâm trí cô vẫn hoạt động và tỉnh táo, cơ thể cô cảm giác như một đống nhờn vô cảm và bất động

"Ngươi đã làm gì cô ấy?'

Roberdyck hỏi với giọng nói run rẩy, trong khi mắt anh chuyển từ Imina sang Ainz, người đang đứng cạnh cô

"Đó là một điều đáng kinh ngạc sao? Nó thực sự chẳng có gì đặc biệt"

Ainz bắt đầu giải thích theo một cách mà đủ khiến tinh thần của Roberdyck vỡ vụn

"Nói gần như y hệt với lần trước. Sau khi ngầm sử dụng [Time Stop] ta đi về phía cô ta và dùng ma pháp y hệt cái ta dùng với người đàn ông kia, [Touch of Undead]. Và rồi, ta chỉ chạm vào cô ta"

Sự im lặng tạo cảm giác như mọi thứ xung quanh họ đã bị đông cứng lại. So với đó, tiếng Roberdyck nuốt trong miệng to thấy rõ

"....Hắn dừng thời giản..."

"À phải. Các cách chống ngừng thời giản là rất quan trọng, ngươi không biết sao ? Ngươi sẽ cần nó khi ngươi đạt đến cấp 70. Mà dù gì thì ngươi cũng sẽ chết ở đây nên trong trường hợp của ngươi, đây chủ yếu là để cho biết"

Roberdyck nghiến răng

Hắn đang nói dối. Nếu như anh có thể nói vậy. Nếu như anh có thể từ chối mọi thứ con quái vật sánh ngang một vị thần này nói. Sẽ tốt hơn nếu như anh gục xuống gối và bịt hai tai để tách biệt với thế giới xung quanh

Anh hiểu rằng Ainz rất mạnh

Cho dù vậy, kể cả hiểu như vậy, những thứ như dừng thời giản đáng lẽ không nên tồn tại trong thế giới này

Dòng thời giản là một dòng chảy mà loại người không thể chinh phục hay điều khiển. Anh có thể làm gì trước một sinh vật đủ khả năng làm vậy ? Chặt cả một khu rừng với chỉ một thanh kiếm sẽ khả thi hơn rất nhiều

Ainz Ooal Gown. Hắn là một sinh vật mà loài người không bao giờ có thể đánh bại. Hắn là kẻ đứng trên đỉnh của sự thần thánh

Anh nắm chặt cây chuỳ với cả hai bàn tay__

__Và anh cảm thấy một cái vỗ nhẹ bên vai

"Ah..."

Cơ thể của Roberdyck ngừng di chuyển.Anh không cần nhìn để biết xem ai đã làm việc này. Đó là Ainz Ooal Gown- một sinh vật thần thánh có thể điều khiển dòng chảy thời giản- người đáng lẽ ra đang đứng trước mặt anh. Từ khi nào mà hắn biến mất khỏi tầm nhìn của anh?

Cái lạnh tràn vào người anh như thể anh đã bị biến thành một bức tượng băng. Do đó, bất kì cảm giác hay sự tự do đều bị lấy khỏi cơ thể anh

"__Đúng là vô ích, phải không ?"

Nói với một giọng nhẹ nhàng mang theo không chút sự thù địch. Cây chuỳ rời khỏi những ngón tay mất cảm giác và rơi xuống sàn

Và rồi Ainz lẩm bẩm trong khi nhìn Roberdyck, người đã mất hết ý chí chiến đấu

"Đúng là tốn công vô ích. Ta nghĩ mình đã chảy vài giọt mồ hôi"

Hoàn toàn vô ích. Tất cả mọi kế hoạch và mánh khoé anh đã thử đều không thể gây bất kì sát thương nào cho Ainz

Bị đánh bại hoàn toàn, Roberdyck nhìn Ainz trong im lặng, rồi bĩnh tĩnh hỏi hắn một câu

"Tôi muốn hỏi một điều. Điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi ?"

"Mm? Liệu đây có phải do ngươi là Magic caster tín ngưỡng hệ nên ngươi nghĩ ngươi sẽ không cùng cảnh ngộ với hai tên kia ?"

Dựa vào kết luận vừa rồi, Ainz bắt đầu giải thích

" Giờ thì, về hai tên đó. Aura, đưa chúng đến Large Cave. Gashokukochuuou nói rằng hắn đang thiếu tổ "

Đôi tai của cậu bé dark elf khẽ giật, và mắt cậu ta mở tròn

"A-Ainz-sama! Mare! Thần có thể sai Mare đi thay thế được không ? Hãy để thằng bé đi thay thần !"

"Ồ, hm, cũng được"

"Đã hiểu! Thần sẽ để Mare đi thay !"

"Về việc đó, ta phải xin lỗi. Sẽ không có kết cục đẹp nào cho chúng. Còn về ngươi- kẻ hầu cận ta cử đi đuổi theo cũng là một Magic caster tín ngưỡng hệ, nhưng vị thần cô ta tin vào hoàn toàn khác với những vị thần các ngươi tôn thờ. Nói đến việc này, ta không biết gì về Tứ Thần mà các ngươi tôn thờ. Vì vậy, ta cần phải tìm hiểu chi tiết về chúng. Là những con chiên, các ngươi đặt tên cho chúng, nhưng việc chúng là Tứ Thần hay Lục Thần, những cái tên đó chỉ tương tự như tên công việc, giống như Thần Lửa, Thần Đất, phải vậy không ?'

"Cái đó, tôi không biết về cái đó"

"Ta hiểu rồi.... vậy chúng không phải là những sinh vật tối cao sở hữu sức mạnh bí ẩn, chúng không hơn gì những anh hùng trong quá khứ, những người được dựng đền thờ__"

"__Sao lại có thể như vây được ?!"

"Nghe đây. Đây chỉ là giả thuyết của ta. Nhưng nếu đó là thật, nếu các ngươi thực sự mượn năng lượng của các vị thần để sử dụng ma thuật, liệu người chết có thể cung cấp nó cho các ngươi ? Hay đúng hơn, thần là cái gì ? Liệu chúng có tồn tại ? Liệu có thật các ngươi đang sử dụng năng lượng của các vị thần?"

"...Ngươi đang định nói gì ?"

"Ngươi đã bao giờ thấy thần của mình ?"

"Thần của ta luôn ở bên ta!"

"Tuy nói vậy, ngươi chưa bao giờ trực tiếp thấy ngài, đúng không ?"

"Không! Khi chúng ta sử dụng ma thuật, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể mạnh mẽ. Đó là thần của chúng ta !"

"...Và ai đã tuyên bố rằng sự hiện diện đó là của thần? Bản thân thần? Hay là ai đó sử dụng một loại sức mạnh khác?"

Roberdyck nhớ lại những buổi tranh luận tín ngưỡng mà anh đã từng tham dự. Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Ainz. Cho đến nay, các cleric vẫn đang tranh luận kịch liệt về việc liệu đó có phải là bằng chứng cho sự tồn tại của thần linh

Ngay khi Roberdyck chuẩn bị lên tiếng, Ainz ngắt lời anh

"... Cho rằng những sinh vật siêu nhiên- mà ta hào phóng gọi là những vị thần vì những mục đích của bản thân- thực sự tồn tại, ta không biết liệu chúng ban đầu có phải là những thực thể không màu. Nói đơn giản, chúng chẳng khác gì những cục năng lượng. Do việc lấy năng lượng từ chúng đã nhuộm chúng thành những sắc tố khác nhau và thay đổi nó ........dù gì thì chúng có tồn tại trong một thế giới ma thuật, ta chỉ muốn ai đó bàn luận với nhau về chuyện này. Sẽ không hay chút nào nếu như thần thực sư tồn tại"

".."

"Cho ta xin lỗi. Ta bị lạc đề. Sức mạnh của những vị thần mà ngươi tin vào. Ta nghĩ chúng ta sẽ không thể học về nó..... vậy ngươi có muốn tham giả và một cuộc thí nghiệm trên người ?"

"..Thí nghiệm trên người ?"

"Đúng vậy. Ví dụ, nếu như ta thay dổi kí ức của ngươi để vị thần mà ngươi tin vào là một người khác, chuyện gì sẽ xảy ra sai đó?"

Hắn điên rồi. Đó là ý nghĩ sâu thẳm và thực lòng nhất mà Roberdyck có trong thời điểm này

Không, hắn là undead. Sẽ không lạ gì nếu như hắn làm vậy

Ainz bước lùi lại một bước, nhìn Roberdyck một cách hứng thú. Cái nhìn đó giống như cách một nhà nghiên cứu xem xét một con vật thì nghiệm, và nó khiến cho Roberdyck phát ói

"T..tại sao ngươi muốn làm việc đó?"

"Để chứng minh rằng thần có tồn tại... ta sẽ không để tâm tiếp tục với câu đùa nhạt nhẽo đó nữa. Thật ra, ta muốn trở nên mạnh hơn bằng cách hiểu được bản chất của thứ sức mạnh này. Và nếu như những sinh vật gọi là thần thực sự tồn tại, ta muốn biết liệu chúng có cảm xúc hay lý trí. Ta muốn kiểm chứng điều đó. Với ta, ta chưa từng nghĩ rằng mình là kẻ được chọn. Thật sự, có rất nhiều người khác cũng như thế"

Roberdyck không hiểu Ainz đang nói về cái gì

"Do đó, mở rộng việc chuẩn bị quân sự là cần thiết. Tất nhiên, có lẽ ngay từ đầu đã không có kẻ thù nào, hoặc dù có tồn tại, chúng cũng không mạnh như chúng ta. Mặc dù vậy, ngươi có nghĩ rằng người đứng đầu một tổ chức thì không nên bỏ bê? Suy cho cùng, nếu chúng ta quá lơ là, chúng ta có thể bị tấn công lúc ít đề phòng nhất. Kiểm chứng sự tồn tại của các vị thần là một trong số đó"

Ainz nhún vai khi hắn nói xong.

Phần 2

Arche thở một cách nặng nhọc

Mỗi khi cỏ dạt dào theo gió, cả người cô lại run bần bật. Như một con thú nhỏ, cô sợ hãi nhìn xung quanh

Xung quanh là một khu rừng, nhiều chỗ bị bao phủ bởi bong tối. Cho dù môi trường ở đây thường sẽ rất khó khăn cho con người để định hướng, Arche dùng [Darkvision], khiến cho xung quanh cô dường như sáng như ban ngày

Tuy vậy, kể cả với ma pháp này, cô vẫn cần rất nhiều sự tập trung để nhìn ra những bụi cây mà có thể có người ẩn nấp, những gốc cây mà kẻ thù có thể trốn sau, và nghe từng tiếng cành cây đung đưa trong gió

Là một Magic caster ma lực hệ, nếu Arche bị quái vật tấn công, cô sẽ không thể tự mình giải quyết nó. Thông thường, cô sẽ có đồng đội trợ giúp mình, nhưng người sẽ giúp cô, người sẽ che chở cho cô, hay hồi phục cho cô đều không có mặt

Điều đó nghĩa rằng tất cả những gì cô có thể làm là để ý đến những dấu hiệu cho thấy kẻ thù đang tiếp cận, rồi tạo khoảng cách và chạy trốn. Cô trở nên căng thẳng bởi cô hiểu rõ việc này, và nó khiến tâm trí của cô kiệt sức nhanh hơn bình thường

Kế hoạch ban đầu của cô là chạy ra bên ngoài, nghĩa là sử dụng [Flight] để chạy thoát. Nhưng một khi cô bay lên trên rừng cây, cô nhìn thấy một con vật khổng lồ bay trên trời có vẻ như đang tìm thứ gì, nên cô phải từ bỏ kế hoạch đó

Sau khi nhận ra được sự hiện diện của con dơi khổng lồ, cô không thể thử và biến việc này thành một cuộc đua tốc độ. Đó là bởi cho dù [Invisibility] có thể lừa được ánh mắt, nó không thể lừa được các giác quan nhận biết đặc biệt của loài dơi

Sau khi đảm bảo được rằng xung quanh cô an toàn, Arche bay lên với [Flight] một cách chậm rãi, vừa cẩn quan sát xung quanh. Nếu cô tăng tốc hết cỡ, cô sẽ không thể phản ứng đủ nhanh kể cả khi cô đang cảnh giác và nhận thấy một mối đe doạ, và đấy có nghĩa rằng cô sẽ rơi vào miệng của bất kì con quái vật nào đuổi theo cô. Để tránh trường hợp tồi tệ đó, cô cố ý giảm tốc độ

Cuối cùng, Arche cảm thấy lớp năng lượng ma thuật xung quanh cô đang mỏng dần. [Flight] của cô đang dần hết

Cô chậm rãi đáp xuống mặt đất

Vấn đề bây giờ nên làm gì. Sử dụng [Flight] cũng chẳng phải vấn đề gì. Lượng mana còn lại của cô vẫn đủ cho việc đó. Tuy nhiên [Darkvision] cũng là một ma thuật rất quan trọng và cô cũng phải để dành mana cho phòng thủ và chiến đấu

Ma thuật bậc 3 [Flight] là một trong những ma pháp cấp cao nhất mà Arche có thể sử dụng. Điều đó cũng có nghĩa rằng nó là một trong những thuật tốn mana nhất của cô, nếu có thể, cô muốn tránh sử dụng nó

Nhất là khi đang ở trong hoàn cảnh hiện tại, cô còn không biết sẽ mất bao lâu để ra khỏi khu rừng này. Và khi không có khả năng bay, cô thậm chí còn không thể kiểm tra vị trí hiện tại của mình

Trên đường đến chỗ này, cô đã thường xuyên bay cao hơn chùm lá trong rừng và dùng cái cây lớn bên cạnh đấu trường làm cột mốc. Nếu cô ở trong rừng, cô không thể nhìn thấy cái cây lớn đó, mà cô cũng không thể trèo lên

"...Chỗ nào có thể nghỉ ngơi..?"

Arche nói thầm với bản thân

Nếu cô hồi phục mana của mình bằng cách ngủ, cô có thể dùng [Flight] thường xuyên hơn, và di chuyển dưới ánh mặt trời sẽ an toàn hơn. Điều đấy đặc biệt đúng với những khu rừng rậm, nơi quái vật thường xuất hiện buổi đêm

Sẽ tốt hơn nếu cô có thể nghỉ ở chỗ nào đó và đợi cho trời sáng, thay vìcố gắng đi tiếp trong khu rừng tối mịt

Nhưng Arche không biết nơi an toàn ở đâu

Nếu Imina ở đây, có thể cô ấy sẽ biết. Và nếu Roberdyck và Hekkeran ở đây, cô có thể yên tâm nghỉ ngay cả trong những khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, những người đồng đội đáng tin cậy đó đang không ở với cô

"Imina, Roberdyck-"

Arche nằm cạnh một cái cây lớn, và nghĩ về những người đồng đội của mình

"-Đồ nói dối"

Từ đó đến giờ cũng đã được một lúc rồi, vậy mà..

Đúng như dự đoán, họ đã không thể chạy thoát

Không, đó là điều mà cô đã biết ngay từ đầu. Không có cách nào có thể giúp họ đánh bại một thực thể không tưởng như Ainz. Cho dù vậy, liệu cô có phải là một kẻ ngốc khi giữ lấy hi vọng nhỏ nhoi được gặp lại họ lần nữa?

Arche ngồi xuống đất, tựa lưng vào thân cây, và nhắm nghiền mắt lại. Cô biết rằng việc này rất nguy hiểm, nhưng cô không thể ngăn cản được.

Khi kí ức về ba người họ hiện về trong đầu, cô nhắm chặt mí mắt mình lại

Cảm giác mát lạnh đến từ thân cây cô tựa đầu vào khiến cô cảm thấy thoải mái. Chỉ sau khi nghỉ được một lúc cô mới nhận ra rằng mình đã mệt đến nhường nào. Sự căng thẳng của cô chuyển thành sự kiệt quệ tinh thần, và nó không ngừng tăng lên

"-Haaaaa..."

Cô tựa đầu vào thân cây

Và rồi cô mở tròn đôi mắt

[Darkvision] đã tô điểm toàn bộ thế giới ban đêm bằng một màu tươi sáng, nhưng cô không thể giải thích được cho cái gì cô thấy trong tầm mắt

Ai đó đang theo dõi Arche

Đây khác với bất kì thứ gì Arche đã từng thấy, và ánh mắt cô sững sờ nhìn về hướng cô gái xinh đẹp

Cô ta mặc một bộ váy dạ tiêc nhung mềm được nhuộm một màu đen tuyền, một bộ đồ mà dường như hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh hiện tại. Làn da cô trắng bệch như sáp. Một tay cô vuốt mái tóc dài màu bạch kim của mình, khiến cho nó như thể sắp sượt qua mặt Arche

Cho dù cô là con gái nhà quý tộc, Arche chưa từng thấy một cô gái nào đẹp như vậy. Nếu cô ta xuất hiện ở một buổi vũ hội, đàn ông sẽ vây lấy cô như những con thiêu thân với ngọn lửa, đơn giản vì vẻ đẹp mê hồn của cô. Hai con ngươi đỏ thẫm toả ra một sức thu hút không thể cưỡng lại mà dường như đang kéo linh hồn của Arche về chúng

Nhưng Arche ngay lập tức lấy lại lý trí. Một người như vậy không thể ở một nơi như thế này. Đặc biệt không phải là ai đó với hai chân đứng trên thân cây, đứng song song với mặt đất một cách phản hoàn toàn lực hấp dẫn

Hiển nhiên đây là một kẻ truy đuổi được Ainz cử đến. Dẫu vậy, cũng có thể cô ấy là một cư dân lâu năm ở khu rừng này

"Bắt được rồi. Ngươi làm 'Ma'"(ED:bé Shalltear đang chơi 'Đuổi Bắt' :v)

Hy vọng mỏng manh của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn

"___Một kẻ truy đuổi"

Arche nhảy ra để tạo khoảng cách, tay cầm trượng nhắm vào cô gái. Cô ta dường như không hứng thú với Arche, và bước khỏi thân cây xuống mặt đất một cách gọn gàng

"Sẽ chẳng vui chút nào nếu ngươi không chạy-"

"__Nếu ta đánh bại ngươi ở đây, ta có thể chạy thoát an toàn hơn"

Cho dù cô nói vậy, Arche cười cay đắng trong lòng. Cô chắc chắn không thể đánh bại bất kì kẻ truy đuổi nào mà Ainz, một sinh vật tồn tại bên ngoài ranh giới của lẽ thường, cử đến

Hiểu rõ điều này, lí do cô nói vậy là để xem xét phản ứng của đối phương

"Nếu thế thì hãy làm mọi cách, cho dù ta chỉ có thể chơi với ngươi trong một lúc"

Thái đột của cô ta cho thấy cô ta hoàn toàn hiểu rõ sự khác nhau về sức mạnh giữa hai người họ. Nói như vậy, nếu cô ta đánh với Arche, cô ta sẽ không đùa giỡn một chút nào

"-Flight!"

Arche niệm phép và bắt đầu chạy. Đó không phải là một cách bay chậm rãi, thư thả cô từng thể hiện. Với một bước di chuyển nhanh lẹ, cô bay thẳng lên, lấy tay che mặt trong khi xuyên qua chùm cây và phóng thẳng lên trời

Dưới bầu trời đêm, Arche nhìn xung quanh một lần nữa. Cô đang cảnh giác với con quái vật dơi cô nhìn thấy trước đó. Tuy nhiên, có vẻ như nó không ở gần đây. Và từ đấy, việc còn lại duy nhất phải làm là chạy trốn

"Đúng, đúng, cứ tiếp tục như vậy đi"

Một giọng nói trong trẻo hướng đến Arche, người đang chạy trốn một cách tuyệt vọng. Trái tim cô trở nên loạn nhịp. Nhìn xung quanh trong tuyệt vọng, Arche cố gắng tìm xem tiếng nóiphát ra từ đâu

Nó tới từ trước mặt và trên đầu cô

Từ khi nào mà.., chỉvừanãy cô ta vẫncòn ở đó kia mà..

"Lightning Bolt!"

Một tia chớp màu trắng xanh bắn ra từ đầu cây gậy và cắt xuyên mà đêm. Đó là ma thuật tấn công mạnh nhất của Arche. Cho dù nó bắn trúng cô ta, nụ cười vẫn không biết mất trên khuôn mặt đó

Arche chắc chắn về việc này. Đây là một sinh vật cùng đẳng cấp với Ainz, có nghĩa rằng Arche sẽ không có cách nào đánh bại cô ta. Cô gái đó vui vẻ nói với Arche, người đang cố trốn thoát

"[Đến đây, những người hầu của ta]"

Một đôi cánh khổng lồ mọc ra sau lưng cô gái. Chúng trông giống cánh dơi, nhưng to hơn rất nhiều. Một con dơi khổng lồ bay ra từ phía sau cô ta, cứ như thể nó tách ra từ cơ thể cô. Và tất nhiên, không một con dơi nào với đôi mắt đỏ thẫm lại có thể là một con thú bình thường

Cô gái cười bên cạnh con dơi khổng lồ với đôi cánh đập nhịp nhàng trên không. Đó là một nụ cười khiến toàn thân Arche đong cứng lại như băng, một nụ cười lạ lùng không thuộc về những người ở độ tuổi như cô ta một chút nào

" Nào..,bây giờ hãy tiếp tục chạy đi-"

Arche bay

Cô bay với tất cả sức lực

Cô bay vào trong rừng để cắt đuôi kẻ truy đuổi, và những nhánh cây cắt vào cơ thể cô khi cô bay

Do cô đã bỏ rơi đồng đội để chạy thoát, điều đó nghĩa rằng cô phải ra khỏi đây bằng mọi giá. Nghĩ trong đầu, cô sẽ làm bất kì điều gì để đạt được nó

Và sau khi bay không biết bao lâu, Arche đối mặt với nỗi tuyệt vọng

Đó là một bức tường

Một bức tường vô hình đang đứng trước mặt cô

Tuy mọi vật vẫn tiếp tục đằng sau bức tường, cơ thể của Arche bị chặn bởi nó. Arche giờ đang ở 200m so với mặt đất, và bức tường vô hình cao ngang cô

"-Đây là-"

Arche lẩm bẩm với bản thân trong sự tuyệt vọng đang thầm dần vào tim. Cô bay và cảm nhận xung quanh với đôi tay mình. Nhưng...tường tường, tường, vẫn một bức tường

Không cần biết cô bay đi đâu, bàn tay cô vẫn bảo cô rằng có một vật cứng chắn đường

"Cái quái gì đây?!"

"Một bức tường, hiển nhiên rồi"

Đó là câu trả lời cho lời lẩm bẩm với bản thân của cô. Arche quay lại, biết rõ kẻ sau lưng mình là ai

Đúng như cô dự đoán. Là cô ta. Nhưng giờ cô ta có ba con dơi khổng lồ hộ tống

"Dường như ngươi có ấn tượng sai lầm về nơi này. Đây là tầng 6 của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Nói cách khác, ngươi vẫn đang ở dưới lòng đất"

"....Còn đây ?"

Arche chỉ tay thẳngđứng. Bầu trời, những ngôi sao, từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi, khu rừng bạt ngàn vươn xa khỏi tầm mắt. Cho dù cô không nghĩ nơi lại có thể ở dưới lòng đất, với những người này, kể cả việc đó cũng là khả thi

"41 Đấng Tối cao, đấng tạo hoá đáng kính của chúng ta, đã từng trị vì nơi này. Họ đã tạo ra nơi này, và ngay cả chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ nó"

"....Họ tạo ra một thế giới? Điều đó sẽ khiến họ như những vị thần..."

"Đúng thế. Với chúng ta, họ là những thực thể ở cùng đẳng cấp với thần. Những vị thần với Ainz-sama là thủ lĩnh"

Arche nhìn xung quanh

Cô đã chấp nhận nó. Không cần biết nói ra sao, sau khi đã nhìn thấy quá nhiều, việc duy nhất cô có thể làm là chấp nhận

Rằng cô sẽ không thể sống sót quay trở về

"Vậy thì, không chạy nữa?"

"__Liệu việc đó là khả thi?"

" Tất nhiên không. Ngay từ đầu chúng ta chưa bao giừo có ý định để ngươi chạy thoát"

"__Vậy sao ?"

Arche nắm chặt cây gậy phép bằng cả hai bàn tay và xông về phía cô gái. Cô đã không còn có thể sử dụng ma thuật do cô đã hết mana. Tuy vậy, kể cả khi trong tình hưống vô vọng nhất có thể này cô vẫn phải cố gắng hết mình cho đến giây phút cuối cùng. Đó là trách nhiệm của Arche, thành viên duy nhất còn sống cót của Foresight

"Rồi, rồi, ngươi đã làm hết mình"

Lời đáp của cô gái tới cú đột kích đầy quyết tâm của Arche không hơn gì một cú gạt bỏ trong buồn chán

"Giờ, cuộc tẩu thoát nhỏ nhoi của ngươi kết thúc tại đây... Cho dù hơi tiếc rằng ta không thể thấy ngươi khóc

Cô gái dễ dàng tóm cây gậy bằng một tay và kéo về phía cô. Arche bị mất thăng bằng và rơi vào vòng tay của cô ta. Hai người kết cục ôm nhau trên không

Ở tư thế này, cô gái vùi đầu mình vào cổ Arche. Cho dù Arche cố vùng vẫy, cô không thể giũ bỏ cô gái đang dính lấy cô như keo. Cô ta thở hơi nóng lên cổ Arche, và toàn thân cô run lên

"..Mm, mùi mồ hôi.."

Không thể làm sạch cơ thể là một phần trong cuộc sống làm Worker của Arche. Điều đó đúng với mọi Worker, mạo hiểm giả, du hành giả và những người dành nhiều thời giản di chuyển bên ngoài Kể cả khi họ bị bẩn, câu đáp lại thích hợp thường là "Thì sao ?"

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy cực kì xấu hổ khi bị một cô gái trẻ hơn và xinh đẹp hơn mình bảo vậy

Khuôn mặt của cô gái vùi vào cổ Arche. Một cảm giác kinh tởm dâng lên trong người Arche khi cô nhìn vào cặp mắt đỏ thẫm đó. Bên trong cặp mắt đó là dục vọng với cơ thể phụ nữ, nhơ nhuốc không khác gì sự ham muốn xác thịt mà đàn ông có với phụ nữ

"Đừng quá lo. ngươi sẽ chết mà không cảm thấy chút đau đớn nào. Hãy cảm tạ Ainz-sama cho ân huệ của ngài"

"--!"

Arche muốn đáp lại, nhưng thay vì thế cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên- ngạc nhiên khi nhận ra toàn thân cô đã trở nên bất động. Cứ như thể đôi mắt đỏ thẫm đó đã cướp lấy linh hồn cô

Cuối cùng, Arche cũng đã nhận ra danh tính thật của cô gái. Cô ta không phải là con người, mà là một Vampire.

"...Và giờ..."

Cô ta kéo khuôn mặt mình lại gần mặt Arche, lưỡi cô ta ló ra khỏi đôi môi và liếm nhẹ lên má Arche

"...Mặn..."

Cô gái cười, và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy linh hồn Ainz

Nó chỉ làm cho cô gái đó cười lớn hơn

Đôi môi cô ta xẻ ra tân hai bên tai. Vùng đỏ trong tròng mắt cô dần loan ra toàn bộ con mắt hai bên

Với một tiếng 'crack', cô mở miệng mình ra. Nơi trước đó đã từng là hàm răng trắng như ngọc của cô giờ biến thành những vật trông như ống tiêm y tế, xếp thành vô số hàng y như răng cá mập. Giọng nói dâm đãng của cô ta nhuộm đầy âm điệu dâm dục, với nước dãi chảy lộ liễu hai bên mép mồm

Và rồi, nỗi kinh sợ hoàn toàn bao trùm lấy Arche

"Ahahahahaha!"

Tâm trí Arche mất dần sự tỉnh táo trước mặt một con qúai vật nồng nặc mùi máu đang cười

Thứ cuối cùng chạy qua tâm trí cô là khuôn mặt hai đứa em đang đợi cô về

"Oooooooh? Bất tỉnh rồi sao ?... Vậy ta không cần phải dánh gục ngươi bằng ma thuật nữa rồi. Người có thể ôm lấy thần chết trong những giấc mơ của mình-"

Phần 3

Sau khi giảo phó việc dọn dẹp những kẻ đột nhập cho những ngườ khác, Ainz ngôi lên ngai và nhìn vào màn hình giám sát. Trong xem qua dữ liệu về Nazarick, thứ cậu để ý nhất là những thay đổi trong lượng tiền trong quỹ, được cho là rất nhỏ. Phần lớn đó là do việc không kích hoạt bất kì bẫy nào sử dụng nhiều tiền. Xét đến thời điểm hiện tại, thí nghiệm hôm nay có thể được coi là thành công

Ainz cười- cho dù cậu không thể thể hiện nó trên mặt- về phía Albedo, người đang lộ vẻ căng thẳng trong khi đứng cạnh cậu, và khen cô

"Tuyệt vời. Cho dù những kẻ đột nhập lần này quá yếu ớt so với chúng ta, chúng vẫn được coi là một lực lượng đáng sợ ở thế giới này. Và ngươi thậm chí có thể hoàn thành trong khi kiềm chế sự tiêu dùng ở mức thấp nhất, có vẻ như từ giờ, ta có thể yên lòng trao hệ thống phòng thủ của Nazzarick cho ngươi rồi, Albedo"

" Thần xin chân thành cảm tạ"

Albedo cúi đầu trong khi tỏ vẻ nhẹ nhõm

"Nhân tiện, Ainz-sama, liệu thế này có ổn?"

"Không vấn đề gì. Ta đã nghe từ Pandora's Actor rằng nhóm mạo hiểm giả đã quyết định đợi thêm một ngày, hoặc cho đến khi có thứ gì đó thay đổi trong lăng tẩm, trước khi rời đi"

Việc không một Worker nào quay trở về khi trời sáng đã tạo ra sự hoang mang giữa các mạo hiểm giả, và họ đã vội thông báo điều đó cho Momon- Pandora's Actor, người gợi ý rằng họ đợi thêm một ngày. Thông thường, khi một việc gì đó bất chợt xảy đến, hành động phù hợp nhất để làm là rút về một khu vực an toàn hơn, và xem xét tình hình thêm lần nữa từ đó. Tuy nhiên, mọi việc lại khác do sự hiện diện của một đội cấp adamantite.

"Nếu vậy, liệu ngài có thể dành chút thời gian của mình không? Sự thật là, thần có một lời đề nghị mà thần mong ngài sẽ vui lòng lắng nghe"

"Có chuyện gì, Albedo ? Liệu ngươi có thể chờ một chút?...Ok, giờ không có vấn đề gì" Sau khi xác nhận tình hình của Hamsuke và nhóm lizardmen trên màn hình giám sát, Ainz quay sang nhìn Albedo" Vậy lời đề nghị của ngươi là gì ?"

"-Vâng" Albedo nhìn xung quanh trước khi tiếp tục" Nó về những thứ mà những kẻ ngu xuẩn kia vừa rồi nhắc đến, về việc tìm kiếm các Đấng Tối Cao, cho hỏi mức độ ưu tiên chúng ta nên đặt cho việc đó là gì ?"

"Cao nhất. Hãy làm bất kì việc gì cần thiết miễn rằng nó không làm tổn hại đến Nazarick hay để lộ chúng ta."

Ainz trả lời ngay lập tức

"Đúng như thần nghĩ, thần đã hiểu. Nếu vậy, đây là lời đề nghị của thần: xin hãy cho phép thần tự tay chọn thành viên và phụ trách một đơn vị với nhiệm vụ tìm kiếm các Đấng Tối Cao"

"Và chính xác ngươi muốn gợi ý điều gì ?"

Giọng Ainz cố tình trở nên lạnh giá lần nữa. Đó là bởi anh nhận ra những cảm xúc đen tối đang dâng lên trong lòng anh

Anh dã có những cơ hội để tìm kiếm đồng đội của mình, nhưng lần nào kế hoạch cũng phải hoãn lại do những lí do như 'thiếu nhân lực' hay 'thiếu thông tin'

Nếu họ vẫn không thể tìm thấy đồng đội của cậu kể cả khi đã lục tìm từng ngóc ngách trên thế giới, ý nghĩ như thế chính là lí do Ainz không thể quyết định. Thay vì biết chắc rằng cậu là người duy nhất còn lại trên thế giới này, mọi thứ sẽ dễ hơn nếu như cậu vẫn níu lấy hy vọng rằng bằng cách lan rộng đủ tiếng tăm, những người bạn cuối cùng có thể tìm ra cậu.

"Vâng. Cho dù chúng ta có thể xác nhận ngay lập tức rằng những gì những kẻ ngu xuẩn đó nói là lừa dối, thần tin rằng sẽ có lúc trong tương lai khi mà chúng ta khó có thể phán xét. Vì lí do này, thần nghĩ chúng ta cần một đơn vị với nhiệm vụ xác định độ chính xác của các bản báo cáo nhận được cũng như việc tìm kiếm các Đấng Tối Cao. Sẽ tốt hơn nếu như thần có thể xem xét chúng trước rồi mới báo cáo những gì ta tìm được với Ainz-sama"

Ainz để tay lên cằm và lẩm bẩm "Vậy sao..". Nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với nhóm Worker, cái cậu cảm thấy không phải sự giận dữ mà là một cảm giác trống rỗng. Không gì có thể khó trải qua như đứng giữa niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng. Là người đứng đầu một tổ chức, cậu phải loại bỏ cảm xúc cá nhân và đưa ra quyết định để tiến về phía trước mỗi khi một thời điểm chín muồi xuất hiện, cho dù đó chỉ là một bước nhỏ

"Albedo, việc này không cần phải là ngươi, phải không ? Ta mong rằng ngươi có thể ở đây quản lí Nazarick cho ta. Về việc cần ra ngoài và thu thập thông tin... chẳng phải Mare và Aura sẽ phù hợp hơn ? Do dark elf tồn tại ngay cả ở thế giới bên ngoài"

"Đúng như ngài nói. Nhưng, nếu như thế, thần không thể không lo rằng họ sẽ 'làm loạn'. Ví dụ, thần có thể tưởng tượng rằng Shalltear sẽ chắc chắc xông ra một cách bất cẩn nếu như thông tin về Peroronchino-sama được tìm thấy. Thần không rõ Aura và Mare sẽ hành động ra sao nếu như đó là thông tin về Bukubuku Chagama-sama

"Ta hiểu..." Sau khi nghĩ về Shalltear, Ainz cừơi một cách cay đắng

"Quả thật, dường như cô ta sẽ ứng xứ như vậy"

"Do vậy thần mong rằng ngài sẽ cho phép thần thành lập đơn vị của riêng mình"

"..Nếu thông tin về Tabula-san được tìm thấy, chẳng phải ngươi cũng sẽ 'làm loạn'?"

"Xin hãy yên lòng. Là người giữ vị trí Tổng quản Thủ Vệ của Nazarick. , thần sẽ không bao giờ làm một việc như vậy. Đây là lời hứa của thần"

"...Ta hiểu"

Sẽ rất ít khả năng mà một người có năng lực và quyết đoán trong việc điều hành Nazarick như Albedo lại 'làm loạn'. Cho dù có chút vấn đề nhỏ trong quá trình, cô đã quản lí Nazarick một cách ổn thoả trong thời giản Ainz không ở đây, điều đó cho thấy rằng cô xứng đáng được tin tưởng

"Cá nhân thần tin rằng Demiurge phù hợp với nhiệm vụ này. Tuy nhiên, anh ta đang hiện tại đang bị vướng bận với nhiều trọng trách khác. Thần nghĩ sẽ là quá đáng nếu như ta giảo anh ta thêm việc tìm thông tin về các Đấng Tối Cao trong khi còn nhiều công việc mà anh ta đang phải xử lí"

"Quả thật nó có lí. Nếu vậy , thế còn Pandora's Actor thì sao ?"

"Vâng, đúng như thần đã mong đợi. Xin hãy cho thần mượn Pandora's Actor để làm phụ tá cho thần trong nhiệm vụ này"

"Ta hiểu. Ngay cả trong Nazarick, hai ngươi nằm trong số những người thông minh nhất, nên sai lầm sẽ khó xảy ra hơn khi cả hai ngươi xử lí cùng nhau.... Cho dù hắn vẫn còn nhiệm vụ quản lí kho bạc của Nazarick...Được rồi, trong thời điểm ngươi cần, ngươi sẽ được ưu tiên mượn hắn"

"Xin chân thành cảm tạ. Thêm nữa, liệu thần có được phép đưa thêm một vài gợi ý ?"

Ainz nâng cằm ra hiệu cho Albedo tiếp tục

"Cho nhiệm vụ tìm kiếm các Đấng Tối Cao, thần muốn chỉ chọn những người có khả năng"

"Tất nhiên, ta sẽ cung cấp cho ngươi những thuộc cấp cấp cao nhất"

"Xin chân thành cảm tạ. Sau đó, Nếu Ainz-sama hảo tâm tạo ra một vài phụ tá undead cho thần, điều đó sẽ rất có ích"

"Yêu cầu đó ta phải từ chối. Đúng là ta có thể tạo ra phụ tá undead đạt đến level 90, tuy nhiên-"

Undead Ainz có thể tạo nhờ kĩ năng đặc biệt của mình, loại mà cần tiêu thụ điểm kinh nghiệm để tạo ra- Overlord Wiseman và Grim Reaper Thanatos- chỉ một trong số chúng cũng mạnh hơn bất kì NPC lính đánh thuê. Tuy nhiên, Ainz hiện giờ muốn tránh sử dụng bất kì kĩ năng nào cần tiêu thụ điểm kinh nghiệm, do anh hiện tại không có cách lấy lại chúng nhanh chóng như hồi ở YGGDRASIL

"Đúng thế, sẽ tốt hơn nếu ta không làm vậy. Albedo sẽ phụ trách đội, phụ tá là Pandora Actor. Những người còn lại sẽ được chọn trong số những quái vật"

"Đã hiểu. Vẫn còn một gợi ý nữa thần muốn đưa ra, nếu có thể, liệu chúng ta có thể giấu việc thành lập đội này với các thủ vệ khác ?"

"Tại sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nhận được sự trợ giúp từ những thủ vệ khác à?"

"Không, nếu việc xử lí xử lí dữ liệu nhận được yếu kém, nó có thể dẫn đến việc rò rỉ thông tin mơ hồ trước khi chúng được kiểm chứng. Nếu việc đấy xảy ra, những thủ vệ khác hay những người được tạo ra bởi các Đấng Tối Cao có thể cũng sẽ muốn đi theo kiểm tra. Nếu thông tin nhận được là một cái bẫy, nó sẽ đẩy mọi người vào nguy hiểm. Bởi thần chuyên về phòng thủ, thần có thể sẽ chạy thoát được. Tuy vậy, thần sợ rằng những người khác sẽ khó rút lui"

"Một lí do chính đáng. Thôi được rồi. Làm như ngươi muốn đi"

"Thần xin bày tỏ sự cảm tạ sâu sắc! Ainz-sama!"

Albedo cúi đầu, khiến mái tóc dài của cô rủ xuống, che mất mặt cô

"Tốt. Ta sẽ giảo phó việc này cho ngươi"

"Tất-nhiên. ! Đơn vị bí mật đặc biệt này sẽ thực hiện những mệnh lệnh quan trọng nhất. Thần chắc chắn sẽ không để Ainz-sama tiêc nuối quyết định của mình"

Câu đáp của Albedo có vẻ hơi lạ. Nếu anh phải biểu lộ cảm giác trong lòng mình, nó sẽ là một cái nghiêng đầu khó hiểu

Thôi thì quên đi vậy

" Giờ thì hãy chọn thuộc cấp cho ngươi. Chọn những con mới được tạo ra, chỉ cần chúng chưa được giao phó với những nhiệm vụ khác. Ngươi cần bao nhiêu con với level trong khoảng 80?

"Thần tin rằng 15 sẽ là đủ cho hiện nay"

"15 ? Liệu thế có quá nhiều.." Ainz ngưng nói và lắc đầu. Tìm kiếm đồng đội của cậu là một nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, cậu không nên bủn xỉn trong chuyện này" À, vậy sao? Ta hiểu"

"Nếu thế thì thần muốn xin thêm một thứ nữa. Liệu thần có thể triệu tập Rubedo?"

"Từ chối"

Ainz trả lời ngay lập tức

Người mạnh nhất Nazarick, Rubedo. Khả năng chiến đâu của cô ta hơn hẳn Sebas, Cocytus và Albedo về khoản cận chiến. Shalltear sẽ chỉ là một kẻ yếu đuối nếu so sánh, xét đến việc ngay cả Ainz với đủ các trạng bị cũng khả năng cao sẽ thua Rubedo

Một số ít mà có thể thắng được kẻ đó là những người đóng ở tầng 8, và chỉ nếu như họ sử dụng WI. Như mong đợi, nếu không mình không nghĩ họ có thể đánh lại người đó

"Thí nghiệm khởi động Rubedo có thể coi là một thành công. Hiện giờ ta không có ý định di chuyển cô ta. Vả lại, liệu có lí do gì mà ngươi lại cần nhiều sức chiến đấu đến vậy ?"

"Nói ra sẽ rất xấu hổ, liệu ngài vẫn muốn nghe?"

"Không vấn đề gì ?"

"Dịp như thế này là rất hiếm, nên thần muốn tạo ra một đội mạnh nhất"

"Hahahaha-!"

Đó là một lời giải thích trẻ con nhưng có thể hiểu được của Albedo khiến cho Ainz phải bật cười. Cho dù cảm xúc của cậu ngay lập tức bị kiềm hãm, một cảm giác dễ chịu vẫn còn đọng lại như những gợn sóng trên mặt nước

"Ainz-sama!"

Ainz cười với Albedo, người đang làm vẻ mặt bối rối- cho dù biểu hiện trên mặt cậu không bao giờ thay đổi- và đưa lời đáp

"Xin lỗi, Ah, ahem. Nó khá thú vị được chưa ? Được rồi, nếu như vậy, ta sẽ cho phép ngươi triệu tập đứa em của mình"

"Liệu thế có ổn?"

"Không vấn đề gì. Hãy cứ tiếp tục và lập đội của ngươi. Có lẽ trong tương lai, đội của ngươi thậm chí có thể được dùng vào những việc khác"

"Xin chân thành cảm tạ, Ainz-sama"

Albedo cúi đầu thêm lần nữa, che khuôn mặt cô khỏi tầm nhìn. Cho dù Ainz không thể thấy nét mặt của cô, cậu tưởng tượng rằng cô vẫn đang nở nụ cười hiệu dịu thường thấy. Khi cậu vừa chuẩn bị hướng sự chú ý của mình về phía màn hình giám sát, Entoma bất chợt tiến vào phòng. Với tấm lưng thẳng đứng, Entoma bước cho đến khi cô đến gần ngai vàng. Với một đầu gối chạm đất, cô cúi chào

"Xin thứ lỗi cho sự gián đoạn của thần"

"Có chuyện gì vậy, Entoma?"

Đáp lại giọng nói khó chịu của Albedo, Entoma đáp 'Vâng' mà không thay đổi tư thế quỳ

"Thần tới đây để báo rằng đã đến lúc Aura-sama và Mare-sama tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch"

"Vậy sao ?... Ngẩng đầu lên"

Sau khi đáp lại lần nữa với một câu 'Vâng' ngắn, Entoma ngẩng đầu

"Vẫn còn chút thời gian. Vậy hãy tiễn họ tử tế. Sẽ không tao nhã chút nào nếu như ta làm việc đó qua thần giao cách cảm, nên ta sẽ phải làm phiền Entoma và nhờ cô đi và thông báo thẳng đến hai người đó"

"Đã hiểu"

Albedo im lặng nhìn bóng dáng Entoma khi cô đứng lên và bước ra xa dần ngai vàng. Rồi cô cẩn thận nhìn Ainz và sau đó hỏi

"Ainz-sama, có phải ngài đang cảm thấy không vui ? Họ đáng lẽ nên dùng một người hầu gái khác ngoài Entoma. Thần sẽ đi và khiển trách họ"

"...Vì chuyện gì "

"Vì để Ainz-sama nghe thấy giọng con bé khiếm nhã đấy lần nữa-"

"À, Ta không để tâm đâu. Hơn nữa, ta là người gọi Entoma--Đợi đã! Entoma!"

"Vâng! Liệu có điều gì thần có thể làm cho người ?"

Ainz ra dấu hiệu cho Entoma, người đang vội vã chạy lại, thể hiện cô có thể trả lời từ chỗ cô đang đứng

"Chuyện gì xảy ra với những phần còn lại? Liệu chúng có hữu ích ?"

"Vâng. Cái đầu đã được đưa cho Silk Hat Demon. Tay chân được chia đều cho các Demon Strugglers. Demiurge-sama lấy da. Phần còn lại được cho những đứa trẻ của Grant để ăn. Nhìn tổng thể, thần tin rằng tất cả các phần đều đã được sử dụng hiệu quả"

"Vậy sao ? Nếu thế thì được. Không bỏ phí con mồi của mình là trách nhiêm của một thợ săn. Bất kì thợ săn nào cũng sẽ làm tương tự. Hãy nghĩ nó như là một cách để tưởng nhớ"

"Thật...nhân từ. Thể hiện sự hảo tâm của mình tới cả những tên trộm bẩn thỉu dám đột nhập nơi đây, đúng như mong đợi từ một Đấng Tối Cao. Nếu mọi người có thể nghe thấy những lời nói này của Ainz-sama, họ chắc chắn sẽ chảy nước mắt"

Ainz không thể không cảm thấy một chút đau buồn sau khi nghe những lời nói đầy cảm xúc của Albedo trong khi đôi khi của Entoma sáng lên tràn đầy sự kính trọng

" ...Uhm, thì, ahem... Đấy chỉ ý kiến của riêng ta, nó không phải là thứ mà ta muốn ép các ngươi phải làm theo. Nhưng từ cách nhìn đó.... hãy nghĩ về nó như một phép xã giảo rằng không nên bỏ phí thứ gì"

"Đã hiểu. Nếu vậy, chúng thần cũng nên sử dụng những thứ khác hiệu quả hơn!"

Nhìn hai người họ cúi đầu, Ainz không thể không cảm thấy rằng, nơi nào đó, bằng cách đó, thứ gì đó đã trở nên sai lệch và đáp lại với một câu "umu"

Phần 4

Bộ Ma thuật có rất nhiều phòng hội nghị có thể dùng làm nơi tiếp khách, và Fluder đang đi đến cái được trang trí trang hoàng nhất. Đó là căn phòng chỉ được sử dụng khi Hoàng Đế, hay những người chỉ đứng sau ngài, đến

Trước khi tiến vào, Fluder kiểm trả lại trang phục của mình

Bộ áo choàng ông đang mặc có thể coi là một bộ đồ hạng nhất, phù hợp kể cả khi mặc đến những buổi tiêc lớn mà Hoàng Đế tổ chức, nước hoa trên cô và tay áo ông cũng có một mùi hương dễ chịu

Ban đầu, Fluder không để tâm đến những vấn đề chính trị hay xã hội. Đúng hơn, để tập trung vào việc nghiên cứu ma thuật, ông coi tất cả những thứ khác là không đáng kể. Tuy vậy, do vị trí của mình, ông vẫn phải dành sự chú ý đến những thứ này

Những thành tích của ông đều có tầm ảnh hưởng đến sự phồn vinh của Đế Quốc, cho dù chỉ là vô tình

Tốt, không vấn đề gì

Sau khi xác nhận rằng quần áo đã chỉnh tề, ông gõ cửa và tiến vào

Có hai mạo hiểm giả đang ngồi trong căn phòng lộng lẫy này. Một người là một chiến binh trong một bộ giáp đen nhánh, làm ông liên tưởng đến Dark Knight mà ông vừa nhìn chăm chú cách đây không lâu, và bên cạnh anh ta là một người phụ nữ với vẻ đẹp thậm chí có thể khiến Fluder phải sững lại một lúc

Vậy đây là Momon của 'Darkness' và 'Tuyệt Sắc Công Chúa' Nabe

"Tôi thật sự xin lỗi khi để hai vị đợi lâu vậy "

Fluder nhẹ nhàng đóng cánh cửa và rồi nhận thấy một cảm giác khó chịu

...Thật lạ....

Ông đứng trước cánh cửa và nhìn chằm chằm vào người mỹ nhân tuyệt trần

"...Mình không thể thấy nó?"

Đôi mặt của Fluder đáng lẽ có thể thấy lượng mana một người sở hữu, những ông lỡ thốt lên sự ngạc nhiên của mình khi ông không thể làm vậy

Fluder có một tài năng thiên bẩm có thể xác định cấp độ ma thuật mà một người có thể đạt đến, chỉ bằng cách nhìn vào khí mà một Magic caster toả ra

Cho dù đã nghe rằng 'Tuyệt sắc công chúa' Nabe trong 'Darkness' là một Magic caster ma lực hệ, khả năng bẩm sinh của Fluder khong thể thấy bất kì khí nào xung quanh cô

Một ma pháp ngăn chặn dò xét?

Đấy là kết luận duy nhất ông có thể rút ra, nhưng nó lại nảy ra một câu hỏi. Sao ai đó lại bảo vệ bản thân khỏi bị điều tra? Mạo hiểm giả thông thường sẽ không cần phải dùng nó. Việc xác định sức mạnh của một người là rất khó, nên vì thế rất ít người sẽ để tâm đề phòng những tình huống như thế này. Hơn nữa, sẽ rất bất lich sự khi dùng loại ma thuật phòng thủ này trong khi gặp mặt ai đó

Dù gì thì bản thân mình cũng khá bất lịch sự khi dùng khả năng dò tìm với họ.... nhưng sao họ lại cố giấu sức mạnh của mình ?

Khả năng của Fluder khá là nổi tiếng, nên liệu đó có phải một biện pháp đối phó với ông ? Ông không thể đưa ra bất kì kết luận nào

Đến Fluder, người vẫn đang kinh ngạc, Momon nói:

"Xin lỗi, liệu có vấn đề gì sao ?"

"Hohoho, xin lỗi vì sự bất lich sự"

Fluder ngồi trước mặt Momon, nhưng ông không thể rời mắt khỏi Nabe, người đang ngồi bên cạnh Momon

"À ta hiểu rồi, vậy đó là những gì đang diễn ra, vậy thì hãy bắt đầu"

Bắt đầu cái gì ? Tuy nhiên, trước khi FLuder có bất kì cơ hội để hỏi, Momon tiếp tục nói

"...Nabe, ta nghĩ giờ là lúc tháo chiếc nhẫn đó ra"

Nabe tháo chiếc nhẫn của cô, và ngay tức khắc-

Fluder cảm giác như ông bị một cơn bão đánh vào mình

"Cái gì !"

Ông thốt lên không chút nghĩ ngợi

Nabe toả ra một lượng sức mạnh khổng lồ

Cơn bão áp lực tràn đầy này không thực sự tồn tại. Chỉ có Fluder và những người có khả năng tương tự mới cảm thấy từng dòng năng lượng thổi qua mình

Cơ thể ông rung lên dữ dội, như thể ông bị tiếp xúc với nhữung cơn gió nam lạnh giá

"Kh-không thể nào.."

Không thể nào. Sao chuyện này lại có thể xảy ra ? Sao một người mạnh hơn ông có thể tồn tại ?

Nhưng, kể cả khi ông cố chối từ nó, cái xuất hiện trước mắt ông vẫn là hiện thực. Từ trước đến giờ, khả năng nhìn cấp bậc ma thuật của một Magic caster của ông chưa từng khiến ông thất vọng

"Bậc 7....Không, với lượng năng lượng tràn ra nhiều thế nào, liệu nó có thể là.... bằng chứng của bậc 8 ... ?

Nếu đó là sự thật, vậy nó đã ở ngay bên mép lãnh thổ của những truyền thuyết

Fluder không thể cất lời. Bậc 5 đã là thuộc lãnh thổ của các anh hùng, và bậc 6 mà Fluder đã đạt được là một lãnh thổ mà chưa ai từng đạt đến trước đó. Tuy vậy, một người dễ dàng đạt đến một trong những cấp bậc cao nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt ông

Và đấy là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp

Chẳng lẽ tuổi của cô ta không tương xứng với ngoại hình ?

Trong khi Fluder vẫn đang run lên vì cú sốc, ông chợt thấy Momon bỏ găng tay đen của mình, rồi tháo một trong những chiếc nhẫn anh ta đang đeo

"---！"

Ngay tức khắc, cả thế giới như nhuộm màu trắng xoá, và Fluder cảm thấy sự tình táo của mình đang mất dần

Những gì đang diễn ra trước mặt ông là không thể giả thích được. Kể cả Fluder, người đã sống hơn 200 năm, một người đã đạt đến đỉnh cao ma thuật mà con người có thể với tới, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra

Ai có thể thấy trước được điều này ? Người được tung hộ là Hắc hiệp sĩ thực chất lại là một Magic caster ma lực hệ đã đạt đến một đẳng cấp mà Fluder không thể chạm đến

"Nếu đó là bậc 8, không bậc 9......Không!.......Cái gì........hooooo, chúa ơi!"

Nguồn năng lượng không lồ toả ra từ Momon dễ dàng vượt xa Nabe bên cạnh anh. Nếu anh ta có thể vượt qua Nabe, người đã được cho là ở bậc 8, thì tầm cao nào của ma thuật Momon có thể với đến ?

Fluder trả lời câu hỏi trong đầu ông bằng linh hồn mình

Bậc 10. Cho dù nó có tồn tại trong truyền thuyết, chưa có một người nào có thể trở thành bằng chứng cho sự tồn tại của nó. Một người đang ở vị trí đó đã rủ lòng xuất hiện trước mặt ông

Fluder, người vốn đang đứng trước đó, quỳ xuống trước Momon với nước mắt chảy dàn duạ và nói

"...Niềm tin của tôi được đặt vào những vị thần trị vì và điều khiển ma thuật. Nhưng nếu ngài không phải là thực thể cao quý đó, thì tôi sẽ sẵn sàng từ bỏ niềm tin của mình, cho một vị thần duy nhất đã cuối cùng hiện diện trước mặt tôi"

Trong lúc đang vội vã quỳ lạy trước Ainz, Fluder đã đập đầu xuống sàn . Thế nhưng nỗi đau ông cảm thây không là gì so với niềm vui đang dâng trào từ tận đáy lòng ông

"Tôi biết điều này là bất kính, nhưng xin hãy cho phép tôi được quỳ ở đây! Xin hãy khai sáng tôi với tri thức của ngài! Tôi muốn được liếc nhìn vào vực thẳm của ma thuật! Xin ngài ! Xin ngài!"

"Ngươi sẽ tình nguyện cung cấp điều gì để đổi cho việc đó"

Một giọng nói lạnh như băng. Nếu một trăm người nghe thấy, họ đều sẽ trả lời như vậy, nhưng những gì Fluder nghe thấy là một giọng nói ngọt ngào làm ấm lòng. Kể cả nếu như ông biết giọng nói đó chứa đầy độc, thì đã sao ?

Fluder không chút lưỡng lự, kể cả khi nó đồng nghĩa với viêc đổi lại ông phải từ bỏ linh hồn của minh

"Mọi thứ! Vâng, tôi sẽ hiến dâng mọi thứ cho quý ngài! Chủ nhân của vực thẳm! Đấng Tối Cao!"

"..Được rồi, chỉ cần ngươi sẵn sàng cung cấp mọi thứ, những gì ta biết sẽ trở thành của ngươi. Ta do đó sẽ ban điều ước của ngươi"

"Oh! Ooooohhh!"

Đầu ông vẫn đang nhấn xuống sàn, Fluder khóc trong xự sung sướng. Sự ganh tị mà đã đóng băng trái tim ông từ lâu dường như đã tan chảy. Cuối cùng, điều ước từ hai trăm năm trước của ông đã thành hiện thực

Một Fluder đang hoàn toàn vui mừng khôn xiết đã không ngẩng đầu lên, mà thay vào đó bò tới đôi chân của Momon và hôn chúng. Cho dù ông ban đầu muốn liếm nó trước, ông nhận ra rằng chủ nhân thần thánh của mình có thể sẽ thấy khó chịu nếu ông làm vậy, nên ông thoả hiệp, sử dụng phần tinh thần vẫn còn minh mẫn của bản thân

"Rồi vậy đi. Ta chấp nhận lời thề trung thành của ngươi"

"Hooo! Tôi rất cảm kích! ..Chủ nhân của tôi!"

"Bây giờ, ta sẽ đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Hãy đưa vật hiến tế đến lãnh địa của ta

"Ông! Ông ! Có chuyện gì vậy, ông ?!"

Fluder, người đang nhớ lại quá khứ, lấy lại nhận thức của mình sau khi nhận ra ai đó đang gọi ông. Cuộc gặp mặt bất ngờ mấy ngày trước vẫn đang đọg lại trong trái tim ông, và nếu như ông không tập trung, tâm trí ông sẽ lại trở nên ảo tưởng lần nữa

Fluder ngay lập tức nhớ lại ông đang ở đâu, khẽ gật tới người đang gọi mình

"Thứ lỗi cho sự bất lễ của thần, bệ hạ, tâm trí thần đang ở nơi khác"

Trước mặt Fluder là người duy nhất gọi ông là 'ông', Hoàng Đế của Đế Quốc Baharuth, Jircniv Rune Farlord El Nix, và họ đang ở thư phòng của Hoàng Đế

Thông thường sẽ không có nhiều người tụ tập trong phòng này. Những người đang có mặt là Hoàng Đế Jircniv, người được hột tống bởi bốn người vệ sĩ của ngài. Magic caster cấp cao nhất của Đế Quốc, Fluder Paradyne cũng ở đó. Thêm nữa, cho dù hoàng đế sở hữu trí thông minh khác thường, ngài có mười bộ trưởng đáng tin cậy đủ sức hỗ trợ ngài. Một trong Bốn Hiệp Sĩ Hoàng Giả, 'Tia Chớp' Baziwood Peshmel, cũng đang có mặt

Họ đều ngồi chỗ mình muốn, và cho đến gần đây, họ đã đang bàn về những kế hoạch trong tương lai của Đế Quốc. Những tờ giấy rải rác khắp phòng cho thấy rõ buổi họp đã diễn ra sôi nổi thế nào

Người thanh niên với tên gọi Huyết Đế bắt đầu nói chuyện với Fluder với giọng mà không ai dám sử dụng

"Không, đừng lo phiền về chuyện đó. Ông chắc hẳn rất mệt do đã làm việc trong nhiều năm, nên ông hẳn muốn thư giãn chút, nhưng suy cho cùng đây vẫn là một công việc mà chỉ ông mới làm được. Xin lỗi về điều đó"

"Thần thật sự cảm kích với tấm lòng của bệ hạ. Tuy nhiên, thần là thuộc cấp trung thành của bệ hạ. Xin hãy thoải mái ra lệnh"

Fluder, người đã sống rất lâu, khẽ gật đầu

Ah, ta đã nuôi dạy một đứa trẻ ngoan. Fluder nghĩ trong khi nhìn khuôn mặt của người thanh niên

Fluder đã phục vụ cho Đế Quốc qua sáu thế hệ

Ban đầu, ông không có quan hệ tốt với hoàng đế sáu thế hệ trước. Dù vậy, ông đã là một Magic caster điêu luyện lúc đó, nên khi ông được tuyển, ông cuối cùng vươn đến một vị trí quyền lực kể cả trong hội đồng phù thuỷ

Do vậy, quan hệ của ông với giả đình hoàng gia ngày càng trở nên gần gũi trong năm thế hệ qua. Khi ông mới nhậm chức pháp sư trưởng, ông bắt đầu giáo dục con cháu của hoàng đế từ thế hệ thứ tư trở đi, nhưng nó chủ yếu là về ma thuật

Kể từ thế hệ thứ ba, ông đã bắt đầu dạy họ nhiều môn học khác, mà đa số chúng liên quan đến chính trị

Và bây giờ là hoàng đế tại vị- một đứa trẻ ai cũng ngưỡng mộ

Cho đến giờ, ông đã chứng kiến rất nhiều thể loại hoàng đế nhưng không ai trong số họ là bât tài. Tất cả mọi đứa trề đều tài năng như thể chúng được chọn bởi các vị thần- nhưng cho dù còn trẻ, năng lực và khả năng của hoàng đế hiện tại vượt trội những hoàng đế trước kia một khoảng cách lớn. Cho dù có thể nói rằng Fluder đã hỗ trợ việc chuẩn bị từ hai thế hệ trước, chế độ chuyên quyền mà mọi quyền lực tập trung vào hoàng đế chỉ có thể thành hiệ thực nhờ vào những kĩ năng xuất chúng của Jircniv

Fluder yêu quý Jircniv Rune Farlord el Nix.

Ông đã giáo dục hoàng đế và đối xử với nó như đứa con của chính mình và ông tin rằng hoàng đế cũng đối xử với ông như một người cha

Nhưng cho dù vậy-

Fluder vẫn sẵn sàng từ bỏ người mà ông coi như đứa con của chính mình

Ta muốn được mình thấy vực thẳm của ma thuật, Jircniv. Ta sẽ không rời mắt khỏi nục tiêu đó, không cần biết ta cần phải đánh đổi cái gì cho nó. Kể cả nếu như đó là một đứa trẻ đáng yêu như cháu

"Vậy bệ hạ, liệu đây có phải là lí do ta hoãn cuộc tấn công Vương Quốc ?"

"Đúng vậy. Thông tin về con ác quỷ tự gọi mình là Jaldabaoth quan trọng hơn nhiều. Ông, ông đã tìm ra gì từ cuộc điều tra của mình chưa ?"

"Thật đáng tiếc nhưng không, thưa bệ hạ. Kể cả sau cuộc điều tra đó, chúng thần vẫn không thể tìm thấy bất kì thông tin gì về hắn"

"Đúng. Đó là cách mọi việc đã diễn ra

"Daradyne, liệu ông không thể dùng ma thuật để điều tra về nó ?"

Fluder nheo mắt và nhìn về người nói với vẻ mặt nghiêm tức

"Đúng là ma thuật có thể rất mạnh,nhưng đó là khi-"

"--Ông, xin lỗi. Nhưng nếu ông bắt đầu nói về chủ đề đó thì nó sẽ mất rất nhiều thời giản. Vậy nên chúng ta nên dừng tại đây"

"Thần hiểu, thưa bệ hạ"

Trong phút chốc, Fluder tỏ vẻ buồn nản, và rồi lấy giọng của một giáo viên và bắt đầu giảng cho những người trông như những học sinh luôn quên bài

"Có nhiều cách đế ngăn chặn ma thuật điều tra. Ví dụ, các anh có biết căn phòng này được ngăn việc nghe lén bởi ma thuật. Cũng có nhiều thứ khác mà căn phòng này được bảo vệ khỏi, và ma thuật điều tra là cái nhỏ nhất trong số đó"

"...Tôi hiểu rồi. Vì có nhiều biện pháp đối phó nên việc đấy sẽ rất khó thực hiện"

"Đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ may mắn nếu như ma thuật chỉ đơn giản mất tác dụng. Magic caster cấp cao có thể chuẩn bị những biện pháp trả đũa với những ma thuật như vậy. Một vài người họ thậm chí có thể giết người niệm chú ngay lập tức nếu như mọi chuyện trở nên xấu đi"

Một người với tài mọi như mình có thể sánh với Đấng Tối Cao ? Không ai xứng đáng với danh hiệu Đấng Tối Cao hơn ngài. Mình cần phải chứng tỏ sự hữu ích của mình một cách nhanh chóng..

Một vài người lộ vẻ mặt ghê tởm khi nghe thấy Fluder nói về việc bị giết, nhưng ông không để tâm đến việc đó

"Tính thêm yếu tố đó vào ..."

Một trong những bộ trưởng đưa ra một tờ giấy

"Có một nơi trông vẻ như là pháo đài của một Magic caster mang tên Ainz Ooal Gown. Do Paradyne-sama tìm được nó bằng ma thuật, liệu nó có nghĩa rằng người không mạnh bằng Paradyne-sama?"

"Quá ngây thơ!"

Fluder hét to lên như thể ông đang cố hết sức kiềm chế sự ham muốn cười cay đắng của mình. Điều này thể hiện ông đang lo lắng như thế nào

"Cách nghĩ của anh là quá ngây thơ. Xét đến việc anh ta cứu làng Carne, hay đúng hơn, chỉ làng Carne. Với điều đấy trong đầu, ta đã đặt một vùng giám sát ma thuật toàn bộ khu vực và chỉ tình cờ mà ta nhìn thấy ai đó trông như Ainz Ooal Gown đi vào đấy. Nếu anh quên rằng đó không hơn gì một sự tình cờ thì anh sẽ phải hối tiếc"

Một phần trong câu nói đó là sự thật. Đánh giá thấp Đấng Tối Cao là một nước đi ngu xuẩn. Không, cho dù sự thật là ông đã từng như vậy, ông nhận ra rằng việc không biết gì đáng sợ đến nhường nào

Fluder cười trong bụng về việc ông từng ngu xuẩn đến thế nào. Ông thực sự không biết tí gì

"Xin lỗi"

Anh ta giơ tay lên để xin lỗi

"Ah ha, nói đến chuyện này, ông. Có chuyện gì đã xảy ra với đám Worker đột nhập vào pháo đài đáng nghi đó?"

"Cho dù điệp viên của ta đang theo đuôi chúng mới chỉ gửi về bào cáo sơ bộ thông qua [Message], họ dự tính rằng đám Worker đã bị tiêu diệt"

Jircniv bật ngón tay và khẽ mở đôi mắt. Anh đã nghe rằng rất nhiều nhóm Worker kinh nghiệm đã được cử đi, nhưng nó quả là một việc khá bất ngờ khi họ bị tiêu diệt chỉ trong một ngày, hay có lẽ thậm chí chỉ trong nửa ngày

Fluder không thực sự ngạc nhiên khi đó là kết quả ông đã biết trước, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên

".....Vậy sao ? Nhưng nói đến việc này, đây là thông tin thu thập được qua ma thuật, và ngươi biết nó không đáng tin cậy như thế nào. Phải bao lâu thì nhóm mạo hiểm giả mới trở về ?"

Xét việc đây là một tình huống khẩn cấp khi không một Worker quay trở về, họ đáng lẽ đã rút lui ngay lập tức, nên dự tính họ sẽ mất 4 ngày tổng cộng"

"Tính cả thời gian cần để thu thập thông tin từ các mạo hiểm giả... ít nhất 5 ngày. Nên trước đó, chúng ta không thể hành động"

[Message] không đáng tin, do nội dung càng trở nên ít rõ ràng khi sử dụng ở khoảng cách lớn. Nhiều đất nước không phụ thuộc vào [Message] vì nhiều lí do

Một trong số chúng là thảm kịch ở một đất nước tên Gatenbarg

Nó xảy xa ở đất nước đó khoảng 300 năm trước. Đó là một đất nước được thành lập bởi chủ yếu các Magic caster với nhiều thành phố trao đổi thông tin với nhau nhanh chóng bằng [Message]. Nhưng bởi họ quá tin vào [Message], khi họ nhân ba tin nhắn giả, một cuộc nội chiến nổ ra giữa các thành phố. Sau đó nó bị tiêu diệt khi quái vật và bị bán nhân loại xâm chiếm

Cũng có rất nhiều ví dụ khác, như những bài hát mà các thi sĩ thường hát về một người đàn ông giết vợ mình do những thông tin sai lệch

Do đó, rất ít người tin vào [Message]. Tương tự, những người dựa quá nhiều vào [Message] được coi là ngu ngốc. Jircniv là một trong những người thông minh hơn. Một mặt anh vẫn sử dụng [Message], đồng thời anh vẫn thu thập thông tin qua những nguồn khác. Anh sẽ không bao giờ tin vào chỉ một loại ma pháp

"Nhưng tên bá tước đó quả thật ngu ngốc. Nếu hắn thuê Worker từ E-rantel, mọt thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể đang nhảy múa lòng bàn tay ta do sự bất tài của mình, nhưng quá bất tài cũng là một vấn đề. Nếu hắn sẽ trở thành một cái mồi, ít nhất hắn cũng phải tốt việc đấy"

"Đúng như bệ hạ nói"

Sự đồng tình của Fluder khiến Jircniv nhíu mày

Có hai lí do khiến anh chấp nhận lời đê nghị của Fluder mấy ngày trước.

Đầu tiên là để hiểu rõ hơn về tính cách của Ainz Ooal Gown

Sau cuộc điều tra của Fluder, họ đã xác nhận rằng Ainz đã không rời khỏi tàn tích đó trong nhiều ngày, nên họ cho rằng đấy là nơi ở của hắn và của nhóm Worker để xem phản ứng của hắn

Đấy là để xem hắn sẽ đối xử với những kẻ đột nhập một cách có tình có lý hay thô bạo

Việc nhóm Worker bị tiêu diệt nói lên phần nào tính cách của hắn

Một mục tiêu khác là để tạo sự bất hoà giữa Ainz Ooal Gown và Vương Quốc. Do vậy , sẽ tốt hơn rất nhiều nếu những Worker được thuê đến từ E-rantel, những thật xui xẻo, đó không phải là một lựa chọn

Hắn không thể ngu ngốc đến vậy, phải không?

Tất cả thông tin mà tên bá tước đó biết được là về một khu di tích chưa được khám phá. Biết rằng hắn sẽ bới sâu vào một di tích nằm trong lãnh thổ của Vương Quốc, hắn chắc không đủ cam đảm để thuê người cũng của Vương Quốc. Thuê Worker đến từ Đế Quốc là không thể tránh khỏi

Nhưng dưới tình cảnh này, mối quan hệ giữa E-rantel và Ainz Ooal Gown , và Vương Quốc Re-Estize về tổng thể không bị xấu đi. Nếu anh muốn bất kì hy vọng để hoàn thành mục tiêu thứ hai, anh cũng cần rò rỉ thông tin về di tích này cho Công Hội Mạo Hiểm Giả ở Vương Quốc

"Momon đến Đế Quốc vào đúng thời điểm"

"Thần đồng ý. Thông tin về một di tích chưa được khám phá cũng như việc đội Worker bị tiêu diệt sẽ tự nhiên đến tai Công Hội của Vương Quốc thông qua báo cáo của anh ta. Họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc đúng như Đế Quốc muốn"

Chính vì lí do này mà nhóm mạo hiểm giả không được cho phép tham gia vào nhiệm vụ đó. Tất nhiên, họ không sử dụng thẩm quyền của hoàng đế, nhưng đúng hơn sai điệp viên rò rỉ thông tin tới các quý tộc

Vụ việc này phải được xử lí rằng là do một quý tộc ngu ngốc làm bậy. Họ có thể từ chối sự dính líu của Đế Quốc, và rồi sự thù địch của Ainz sẽ được hướng đến tên bá tước, trong khi Jircniv có thể tiếp cận một cách thân thiện hơn

"Sau khi các mạo hiểm giả của Vương Quốc xâm chiếm pháo đài của một Ainz Ooal Gown tàn nhẫn, phản ứng của Vương Quốc sẽ ra sao khi họ nhận ra có một Magic caster hùng mạnh sống ở đó? Và Công Hội Mạo Hiểm Giả của Vương Quốc sẽ làm gì sau khi họ bị đánh trả"

Jircniv cười trong khi mong đợi kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ của mình

"Ta hiểu sức mạnh của Ainz Ooal Gown. Hắn đủ mạnh để diệt hoàn toàn nhóm Worker. Kế hoạch dọn dẹp mớ lộn xộn này với cái đầu của duy chỉ tên quý tộc. Nó đã xong chưa ?"

"Tất nhiên, nó đã được hoàn thành một cách cẩn thận. Không ai bên ngoài căn phòng này có thể biết về sự tình"

"Vậy, để đề phò.....-Cái gì vậy ?"

Jircniv bị ngắt lời bởi mặt đất rung chuyển. Những cửa sổ và tất cả đồ nội thất cũng rung lên dữ dội, nhưng nó khác với cảm giác của một trận động đất. . Nó giống như một lực va chạm do một thứ gì đó khổng lồ đập vào mặt đất, tạo ra một xung động lớn

"Chuyện gì xảy ra vậy !? Đi và xác nhận nó--Chết tiệt, thật ồn ào. Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ?"

Kể cả đang ở trong phòng, Jircniv vẫn có thể nghe thấy tiếng hét vọng vào từ bên ngoài. Những bức tường của căn phòng này đã được xây khá dày và chắc chắn, nên tiếng động phải rất to hay cần rất nhiều người la hét. Chính xác có chuyên gì xảy ra bên ngoài khiến người ta la hét đến vậy ?

Trả lời cho mối nghi ngờ của Jircniv, một người lính gác đáp lại qua kẽ hở của song chắn cửa sổ. Anh ta tới từ sân trung tâm, nguồn gốc của tiếng động, và không mặt anh ta trắng bệch

"Bệ hạ! Đó là một con rồng! Một con rồng đã hạ cánh ở sân của chúng ta"

Chỉ trong phút chốc, bầu không khí trong căn phòng trở nên đông cứng. Họ không thể hiểu được những đó ngay tức khắc, hay đúng hơn, không thể được những từ đó một chút nào. Cho dù họ biết người lính canh không có lí do để nói dối, mọi người vẫn xông đến cửa sổ để tự mình xác nhận tình hình

Jircniv đẩy tấm rèm ra rồi nhìn qua tấm cửa sổ bán trong suốt, mọi người há hốc miệng khi thấy một con rồng đang ngồi trên sân

"Ta-tại sao một con rồng lại ở đây? Nó từ đâu tới?"

"Bộ trưởng bộ ngoại giao! Ông có nghe gì về việc ai đó sẽ cưỡi một con rồng đến một cách bất kính và đỗ ngay giữa sân ?"

"Tôi không biết gì về việc này!"

"Chẳng phải ta có dàn xếp với con rồng thuộc Hội Đồng sao ? Không phải đó là nó sao ?"

"..Ngoại hình nó khác hẳn với tôi đã được nghe đến. Mô tả của bộ trưởng bộ ngoại giao đáng lẽ không sai"

"Không, vấn đề lớn nhất là thứ đó đã vào được đến đây! Hoàng đế đang ở đây! Tất cả các cận vệ hoàng giả đang làm gì vậy ?"

Rồng được cho là những sinh vật hùng mạnh nhất thế giới, với cơ thể mạnh mẽ được phủ dứơi lớp vảy cứng, và tuổi thọ vượt xa loài người, cũng như sở hữu nhiều kĩ năng và ma thuật đặc biệt. Tất nhiên, có cũng một số trường hợp ngoại lệ, và một số con rồng đã bị hạ bởi các mạo hiểm giả trong quá khứ, những cũng có tương đương số trường hợp trong quá khứ mà nhiều thành phố hay thậm chí đất nước đã bị huỷ diệt bởi ngọn lửa của những con rồng đang phẫn nộ. Một thành phố như vậy ở phía bắc đã bị tiêu diệt mới chỉ 20 năm trước

Một sinh vật như vậy xuất hiện ngay giữa cung điện hoàng gia, đó là một trường hợp cực kì khẩn cấp

Vừa khi Jircniv nuốt ực khi thấy con rồng, hai cái bóng nhỏ nhảy xuống từ lưng con rồng

Nếu nheo mắt lại, họ có thể thấy rằng họ là những đứa trẻ da rám nắng

"Họ dường như là Dark Elf"

Fluder bình tĩnh thốt ra chủng tộc của hai đứa trẻ

"Paradyne! Con rồng đó, nó từ đâu tới? Và hai đứa trẻ kia từ đâu tới?"

"Con rồng đó là một thứ mà kể cả ta cũng không biết..."

Hiển nhiên, điều tương tự với hai người vừa nhảy xuống và con rồng vừa đáp xuống sân đã bị bao vây bởi một vòng kị sĩ. Cho dù những kị sĩ này là niềm tự hào của Đế Quốc, trước mặt con rồng họ không có vẻ gì đáng tin cậy. Đúng như mong đợi từ sinh vật mạnh nhất trên thế giới

Trong số những kị sĩ, một ngươi cầm khiên mỗi bên tay đứng lên trước

"Oi, oi, Anh ta là người tiến ra sao ? Dù gì thì điều đó cũng không thể tránh khỏi...Cho dù mất anh ta chắc chắn sẽ là một mất mát lớn"

Người tiến lên trước là một trong Bốn Hiệp Sĩ Hoàng Gia, " Bất Di Bất Dịch" Nazami Enec

Nazami là một trong những chiến binh mạnh nhất của Đế Quốc, về mặt phòng thủ anh được coi là người mạnh nhất trong số Bốn Hiệp Sĩ. Nhưng kể cả là một chiến binh có thể chặn nhiều loại đòn tấn công, anh vẫn trông quá nhỏ và tầm thường khi so với con rồng. Đó là những lời đến từ "Tia Chớp" Baziwood Peshmel, như thể xác nhận cái chết của đồng đội mình, và không ai có thể phủ nhận điều đó

"Bệ hạ, xin hãy trốn đi!"

"Nói ta xem, ta có thể trốn ở đâu? Nơi nào ta sẽ an toàn?"

Đáp lại đề nghi của bộ trưởng, Jircniv khịt mũi.

"Nhưng bệ hạ!"

"Ta hiểu ngươi muốn nói gì. Nhưng từ bỏ cung điện sẽ biến ta thành trò cười. Kể cả nếu như đối phương là một con rồng có vẻ như không thuộc về Nước Cộng Hoà Agrando, và nếu như nó làm vậy biết rõ rằng ta sẽ không chạy trốn.... thì con rồng đó thông minh đúng như những gì ta đã nghe về chúng, nó dường như hiểu rõ tình hình chính trị của Đế Quốc"

Cho dù Jircniv đã quản chặt đám quý tộc, điều đó chỉ khả thi với sự trợ giúp của đội kĩ sĩ. Nếu tin anh chạy khỏi thủ đô vì một con rồng lan ra, đám quý tộc sẽ nghĩ rằng sức mạnh quân sự của Jircniv đã suy yếu, và rồi hợp tác với nhau để nổi loạn. Cho dù anh sẽ không thua một đám đông hỗn tạp và vô kỉ luật, sức mạnh của Đế Quốc sẽ suy giảm nhanh chóng

Kể cả họ đánh hay chạy thì vẫn sẽ có một tổn thất rất lớn. Đây đúng là một nước cờ khó chịu, chính xác có chuyện gì đằng sau con rồng đó ?

Cuối cùng, lượng người trên sân tăng thêm lần nữa. 40 cận vệ hoàng gia vây quanh con rồng, cùng với 60 kĩ sĩ, và kể cả Magic caster bí truyền và đạo giáo cũng có mặt trong số họ

"Chỉ có mỗi 120 người đúng là không yên tâm. Bệ hạ, hay là để tôi tham gia với họ"

Jircniv khẽ cau mày. Fluder là con bài chủ lực mạnh nhất của Đế Quốc. Tuy vậy, anh không rõ liệu có sáng suốt khi để ông ta đối đầu với con rồng, một loài luôn được biết là mạnh mẽ. Do đó anh lưỡng lự, nhưng anh cũng tin rằng Fluder có thể an toàn chạy về bên anh trong tình huống xấu nhất

Nhưng có một điều Jircniv không biết

Nhà Magic caster già đó đã đưa ra lời đề nghị này để Jircniv không thể sử dụng thuật dịch chuyển tức thời của Fluder để chạy thoát

"Đã hiểu, ông ạ. Liệu ông có thể bảo 'Bất Di Bất Dịch' rút lui không?"

"Đã hiểu. Tuy nhiên, thần không thể xác định được sức mạnh của những người này. Họ có lẽ rất mạnh, nên nếu ngài muốn rút lui, ngài nên chuẩn bị ngay bây giờ"

Nói xong, Fluder mở của sổ. Ông sử dụng ma thuật bay để bay ra ngoài và lượn trên trời

"Bây giờ thì mọi người có nghe tôi được không ? Tôi là một người hầu cận của Ainz Ooal Gown, Aura Bella Fiora!"

Đúng lúc nói, một giọng nói vang lên trong không khí

"Hoàng đế đất nước này đã gửi một đám người bất kính tới Đại Lăng Tẩm Nazarick nơi Ainz-sama sống! Ainz-sama rất không vui, nên nếu như Đế Quốc không xin lỗi, chúng ta sẽ tiêu diệt đất nước này!"

Khuôn mặt của Jircniv nhăn lại. Sao họ có thể đưa ra kết luận đấy ? Họ đã nối ghép tất cả những mảnh ghép đầu mối nhỏ đó như thế nào ?

Khi anh quay lại nhìn căn phòng, anh nhìn thấy những nét mặt ngạc nhiên nhìn lại phía anh. Sau đó, khi họ hiểu ra những gì Jircniv đang nghĩ trong đầu, họ đều lắc đầu

"Để bắt đầu, hãy giết tất cả những người ở đây! Mare!'

Đứa dark elf còn lại đứng bên cạnh câu ta chọc cây trượng của mình xuống sân. Ngay lập tức, một cơn địa chấn cục bộ dường như làm rung chuyển cả sân. Bởi vì nó được kìm lại, Jircniv không thấy rung chấn quá mạnh. Tuy nhiên, mặt đất hét lên và những vết nứt phức tạp lộ ra trên mặt đất, như một mạnh nhên với elf và con rồng ở chính giữa

Ngoại trừ Fluder đang lơ lửng trên không, kĩ sĩ, cận về, Magic caster, những người khác đều bị nuốt chửng bởi mặt đất

Cặp dark elf chắc hẳn đã đặt mình ra ngoài vùng ảnh hưởng của cơn động đất, bởi họ không hề hấn gì. Cậu bé dark elf bình tĩnh thu cây gậy lại, và nhanh như lúc nó xảy ra, những vết nứt trên mặt đât đóng lại , đưa mặt đất trở lại với hình dáng ban đầu

Những kị sĩ tụ tập trên sân vừa nãy giờ đã không còn. Đó thực sự là một kết cục tồi tệ

"Tốt, tất cả họ đều đã chết! Bây giờ, nếu hắn ta không nhanh xuất hiện, tiếp theo chúng ta sẽ giết hết tất cả những người trong thành phố này....Do chúng ta không biết ai là hoàng đế, chúng ta sẽ chỉ phá tan toàn bộ thành phố và không quan tâm đến điều gì khác ! Vậy nên hãy ra đây, ra đây, hoàng đế, từ bất kì chỗ nào ngươi đang ở"

"B-bệ hạ!"

Những người hầu cận đang run rẩy gọi anh với khuôn mặt tê tái

"..Ta vừa định nói rằng chúng ta dẫm phải đuôi một con rồng, nhưng cuối cùng, một con rồng lại đến"

Jircniv cố gắng kiềm chế toàn thân đang run rẩy. Là một kẻ nắm trong tay uy quyền tuyệt đối của một hoàng đế, anh không thể lộ vẻ sợ hãi trước mặt thần dân của mình

Ainz Ooal Gown...người đó là ai....Không, giờ không phải lúc nghĩ về điều đó

Jircniv quay về phía cửa sổ và hét lên

"Ta, Hoàng Đế Jircniv Rune Farlord El Nix, có điều muốn nói! Những sứ giả thân mến, liệu hai người có thể tiếp tục cuộc bàn luận bên trong?" Anh liền quay đầu về phía những người hầu của mình.

"Hãy chuẩn bị sự đón tiếp nồng nhiệt nhất tới những người khách của chúng ta! Nhanh lên!"

Khi người hầu của anh vội vã chạy ra ngoài, anh quay lại nhìn về phía cặp dark elf

...Ta đánh giá thấp chúng. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là những người hầu cận... Sao ta lại không thể lợi dụng chúng ? Dù thế, giờ ta không thể rút lui. Nếu chúng muốn đàm phán thì chúng ta sẽ có một cuộc chiến ngôn từ. Ainz Ooal Gown, ta sẽ bẻ gãy tham vọng của ngươi tại đây!

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 7-Chương Kết

"Vậy thì, ở đây là 100 đồng vàng như đã thõa thuận. Và đây là bản hợp đồng."

Sau khi lướt qua nội dung của bản hợp đồng, cha của Arche gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Không hề do dự, ông nhanh chóng ký tên mình lên giấy da và đóng dấu lên nó với con dấu của gia đình. Động tác thông thạo kia cho thấy đây không phải là lần đầu ông làm điều này.

"Không còn bất kỳ vấn đề nào nữa phải không?"

Hướng mắt vào tờ giấy da đã được trao cho, hắn gật đầu. Nếu Hekkeran và Imina có ở đây, chắc chắn họ sẽ bộc lộ sự bất mãn của họ. Hắn chính là người mà họ gặp ở quán trọ.

Hắn liếc nhìn giấy da một vài lần trong khi chờ đợi. Sau khi xác nhận mực đã hoàn toàn khô, hắn cẩn thận cuộn giấy da lại, và cất nó.

"Vâng, chắc chắn rồi." Chỉ tay về phía túi tiền xu ở phía trước cha của Arche, người đàn ông hỏi, "Còn cái này, ngài không kiểm tra lại sao?"

"Hơ, ta thấy ổn, ngay cả khi có thiếu một hoặc hai đồng lẻ."

"Thế à?"

Đối với sự hào phóng ngu ngốc của cha Arche, hắn gật đầu lần nữa.

Lượng tiền xu đã được kiểm chứng từ trước, tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt khi nhìn thấy một gia đình đang ở điểm cuối của sợi dây thừng, vậy mà vẫn có tác phong như thế. Không, số phận của ngôi nhà là kết thúc khi người đàn ông đó trở thành chủ nhân của nó.

Có điều, chính xác là một người như thế này sẽ trở thành một khách hàng tiềm năng.

"Vậy thì, ngài hài lòng với lãi suất thường lệ và thời hạn cho vay, tôi đoán vậy?"

Đối với câu hỏi này, Cha Arche phản ứng theo một cách như thể ông là một người sang trọng và tầng lớp cao cấp mà không nghi ngờ một điều gì.

Hắn gật đầu một lần nữa, cho thấy mình đã hiểu.

"... Nhắc đến mới nói, con gái của ngài vẫn khỏe chứ?"

"Hm?"

Hắn đột nhiên nhớ lại có đến 3 đứa con gái trong gia đình này.

"Tôi đang nói về Arche-san."

"Ah, Arche hử? Lúc này nó đang ra ngoài kiếm tiền."

"... Vậy sao?"

Trong khi con gái của mình ra ngoài và kiếm tiền, ông ta đang làm cái quái gì?

Một cái nhìn khinh bỉ xuất hiện một lúc ngắn ngủi trong mắt hắn khi nghĩ về điều này. Hắn thấy thương hại cho cô gái khi có loại cha như thế này.

Hắn không phải loại không có cảm xúc.

Tuy nhiên, chuyện quan trọng của hắn vẫn là việc thu hồi số tiền đã cho vay trước đây cùng lãi suất, và đảm bảo chu kỳ của việc cho vay và trả nợ được tiếp tục. Cho nên hắn không hề bận tâm đến việc can thiệp vào chuyện gia đình người khác.

"Chỉ vì mới kiếm được chút tiền, nó đã bắt đầu trở nên ngạo mạn."

Hắn cau mày khi nghe tiếng lầm bầm khó chịu từ cha của Arche. Sau tất cả, nếu có một tình huống rắc rối phát sinh, nó có thể gây ra sự chậm trễ trong việc trả lãi. Nếu có thể, hắn muốn tình hình hiện tại kéo dài càng lâu càng tốt. Vì thế, hắn không thể không hỏi.

"Có chuyện gì xãy ra sao?"

"Không, không có gì to tát cả. Chỉ là con gái ngu ngốc của ta dường như quên mất nghĩa vụ của mình đối với đấng sinh thành và trở nên thiếu tôn trọng."

"Nếu là chuyện này..."

"Thật là! Phải để cho nó biết được sự xấc xược của nó! Ta cần phải dạy cho nó tất cả những gì của một quý tộc."

Hắn nuốt vào trong phần còn lại của những gì hắn muốn nói. Tuy nhiên, hắn không thể không thốt ra một lời bình.

"Thật đúng là rắc rối."

"Chắc chắn là vậy rồi. Một đứa con gái ngu ngốc..."

Hắn cố tình bỏ qua ông ta đang nói về ai và cố nghĩ là cha Arche đang nhầm lẫn tự nói chính mình, mà kết quả dẫn đến những lời lầm bầm nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.

Một trăm đồng vàng là một khoản tiền đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, với tốc độ tiêu xài của cha Arche, ông sẽ sớm tiêu sạch chúng. Nếu điều đó xảy ra, có khả năng ông sẽ lại đi vay thêm. Hắn đã quyết định sẽ không cho vay tiếp cho đến khi khoản tiền vay trước được hoàn trả.

Hắn liếc nhìn xung quanh căn phòng.

Những gì hắn thấy là một căn phòng đầy đồ trang trí và nội thất sang trọng. Khi trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, hắn có thể thu hồi được khoản cho vay, ngay cả khi hắn buộc phải bán chúng.

Hắn cúi xuống để che giấu suy nghĩ của mình.

"Cuối cùng, không phải kỳ lạ đối với con gái cả của gia tộc Furt đang làm công việc nhơ bẩn sao? Bạn của nó đều là một lũ xuất thân tầm tường, bọn chúng có thể sẽ lây tính thô tục cho nó."

"...Thế sao?"

Hắn suy nghĩ cặn kẽ về hai người mà hắn gặp trong quán trọ, và cuối cùng trả lời lại. Có lẽ là do hiểu lầm giọng điệu từ câu trả lời của hắn, cha Arche nhanh chóng nói thêm lần nữa.

"Muu, không có nghĩa là tất cả dân thường đều như thế. Chủ yêu là ta đang nói đến những kẻ được gọi là mạo hiểm giả."

"Có lẽ vậy."

"Đúng chứ? Con gái ta bắt đầu nổi loạn là vì chúng. Ta sẽ phải trừng trị nó thật thích đáng. Sau cùng thì đó là lẽ tự nhiên khi một đứa con gái phải nghe lời cha nó. Nó còn phải đợi thêm mười năm nữa nếu muốn lên lớp ta."

Một cái nhìn sau chót vào người cha buồn rầu, hắn đứng dậy.

"... Dù sao thì tôi cũng phải đi gặp khách hàng tiếp theo. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn trong lần tới. Tôi mong ngài sẽ trả đúng hạn."

♦ ♦ ♦

"Khi nào Onee-sama trở về?"

"Có lẽ sẽ lâu hơn một chút?"

Trong một căn phòng nào đó, bằng cách sử dụng cái giường như một chiếc ghế, hai cô bế ngồi sát cạnh nhau. Đặc điểm gương mặt họ là y hệt nhau.

Một mảng nhẹ của màu đỏ có thể thấy trên gò má, làm cho hai cô bé như những thiên thần nhỏ. Hai cô bé có gương mặt thanh tú rất giống chị gái của mình. Một điều chắc chắn có thể đoán được là vẻ đẹp hai cô bé sẽ sớm nở rộ trong 20 năm tới.

Trang phục của hai cô bé là một chiếc váy trắng thuần khiết mà không có lấy một nếp nhăn. Đôi chân trắng nhỏ nhắn như treo lơ lửng phía dưới, hai cô bé vu vơ đá vào không khí với những tiếng 'pa-ta' 'pa-ta'.

"Thật không?"

"Thật mà..."

"Là vậy sao?"

"Là vậy đó..."

"Khi Onee-sama trở về, chúng ta sẽ chuyển đi phải không?"

"Đúng thế..."

Hai cô bé cười hạnh phúc. Họ hiểu biết rất ít về ý nghĩa của việc chuyển đi, nhưng họ biết điều đó có nghĩa là Onee-sama yêu dấu của họ sẽ không còn đi xa nữa. Đó nguyên nhân là hai cô bé phấn khích đến như vậy.

Chị của hai cô bé- Arche, thường phải rời khỏi nhà trong một thời gian dài. Mặc dù hai cô bé không biết chị mình đang làm những gì, họ hiểu rằng đó là một cái gì đó quan trọng. Đó là lý do tại sao hai cô bé không bao giờ bày tỏ bất mong muốn cá nhân vào với Arche. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, hai cô bé không thể đòi hỏi nhưng vẫn mong muốn người chị dịu dàng có thể chơi cùng họ nhiều hơn.

Đúng vậy, hai cô bé yêu Arche rất nhiều.

Cô là một người chị dịu dàng, am hiểu và có trái tim ấm áp.

"Onee-sama, vẫn chưa đến..."

"Vẫn chưa đến nhỉ...?"

"Thật là mong đợi quá, Kuuderika?"

"Un, rất mong đợi, Uleirika."

"Muốn đọc cùng với onee-sama ..."

"Muốn ngủ cùng với onee-sama ..."

"Kuuderika xảo quyệt quá đi ..."

"Uleirika cũng rất xảo quyệt..."

Hai cô bé nhìn nhau và một nụ cười bắt đầu hình thành trên gương mặt hai cô bé, dần dần biến thành các thanh âm dễ thương của tiếng cười.

"Trong trường hợp đó, Kuuderika có thể tham gia, chúng ta cùng với Onee-sama!"

"Un, Uleirika cùng nhau, chúng ta cùng với Onee-sama!"

Hai cô bé mỉm cười lần nữa, mong chời những niềm vui và tương lai thú vị đang chời đón hai cô bé.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 8-The Two Leaders:Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 8-Ngoại Truyện 1:Những Ngày Làm Việc Và Biến Động Của Enri

Phần 1

Enri Emmot thức dậy trước bình minh lên để làm bữa sáng. Có rất nhiều thức ăn cần chuẩn bị và cô không nấu ăn giỏi bằng người mẹ quá cố của cô.

Em gái Nemu, bản thân cô, và 19 goblin trung thành với cô, cô phải chuẩn bị bữa sáng cho 21 người.Nấu thêm cho hai người nữa tổng cộng là 23 phần tất cả. Chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy là một công việc vất vả, và cũng có thể coi nó là một trận chiến. Enri run lên khi nhìn vào lượng lớn thực phẩm trước mắt mình và nhận ra rằng tất cả chúng sẽ biến mất sau một bữa ăn

"...Việc này tốn thời gian gấp 6 lần so với trước kia..."

Sau khi hít một hơi dài, cô xắn tay áo mình lên và bắt đầu làm việc

Cô thái rau một cách nhanh chóng và sau đó là thịt. Quá trình này bây giờ đã trở thành phản xạ của Enri .

Mặc dù Enri là không có năng khiếu nấu ăn, nhưng cô vẫn phải học nó trong thời gian ngắn để đói phó với một nhiệm vụ khổng lồ như thế này. Chuyện này giống như cách kim cương được tạo ra dưới áp lực vậy.

Nemu tỉnh dậy bởi những âm thanh của Enri khi làm bữa sáng và xoa mắt để đuổi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt cô bé.

"Chào buổi sáng ,Onee-chan, để em giúp với "

"Chào buổi sáng, Nemu. Chị ổn, nhưng vẫn còn những thứ chị nhờ em giúp hôm qua đấy..."

Một chút không hài lòng thoáng qua gương mặt Nemu, nhưng cuối cùng cô bé không phàn nàn gì cả, cô bé cúi đầu và đáp lại "kay" theo lời của Enri

Enri dừng tay lại.

Trái tim cô nhói lên

Nemu đã được mười tuổi , cô bé đã từng rất hiếu động và tràn đầy sức sống . Nhưng sau sự cố đó ,cô bé ngây thơ như Nemu trở lên nghe lời mù quáng với những lời nói của chị cô bé mà không có bất kì sự vui vẻ hay tức giận nào phù hợp với độ tuổi cô. Cô bé là cô gái tốt- tốt vì bị tổn thương

Khuôn mặt tươi cười của cha mẹ vụt qua tâm trí Enri. Mặc dù vài tháng đã trôi qua, vết thương từ sự cố đó vẫn chưa lành

Nếu họ chết vì bệnh tật, cô có thể chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận nó. Nếu họ chết vì một tai nạn hay một thảm họa tự nhiên ,cô sẽ không phải căm thù bất kì ai và cũng sẽ không có vết sẹo trong lòng. Nhưng cha mẹ đã bị sát hại ngay trước mắt cô và con tim cô giờ đây tràn ngập sự hận thù. Không có cách nào để cảm nhận những điều khác.

Enri nhắm nghiền mắt lại.Nếu ai đó ở đây. Cô có thể làm việc để họ không thể nhìn thấy sự yếu đuối, nhưng khi chỉ có một mình, sự cô đơn làm nỗi đau đó quay trở lại.

"Nó không đúng sao...?"

Ngay cả khi mở mắt, khuôn mặt của tươi cười của cha mẹ vẫn trôi nổi trước mắt cô. Dẫn dắt bởi lòng hận thù đối với những kẻ giết người, cô đâm mạnh con dao vào miếng thịt và chia đôi nó ra.

Tuy nhiên,vì cô sử dụng quá nhiều sức mạnh, cô cũng làm mẻ một miếng trên con dao, điều này làm cô chán nản.

Nếu lưỡi dao bị sứt mẻ, nó sẽ rất khó khăn để sửa chữa...Con xin lỗi, mẹ

Cô thầm xin lỗi mẹ vì làm hỏng con dao- thứ duy nhất liên kết cô với người mẹ quá cố.

Cô nhẹ nhàng lướt một ngón tay dọc theo cạnh của con dao để chắc chắn rằng nó còn tốt,ngay lúc đó , cánh cửa dẫn đến phòng khách ngay bên cạnh cô mở ra.

Thứ bước vào không phải là một con người mà lùn hơn, một trong những bán nhân loại thường được biết đến là Goblin.

"Chào Ane-chan, hôm nay đến lượt chúng tôi ... Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Gã Goblin dừng lại, đưa mắt đến đôi bàn tay của Enri

Enri là một cô thôn nữ đơn thuần nhưng đám Goblin lại phục tùng cô mà không có bất kì lời phàn nàn nào vì cô đã triệu hồi chúng.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, khi những người dân làng tự hỏi có cần phân ca để canh gác hay không thì Enri chợt nhớ đến chiếc tù và mà cô đã được tặng và sử dụng nó để triệu hồi đám Goblin.

Ban đầu những người dân làng đã rất ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy những con goblin xuất hiện từ hư không, nhưng họ đã bình tĩnh lại khi Enri nói rằng cô ấy đã triệu hồi chúng bằng vật phẩm từ người cứu tinh của họ,Ainz Ooal Gown.Vì vậy,chuyện nghi ngờ về những chú goblin được đặt sang một bên và những người dân đã chào đón chúng từ sâu thẳm trái tim họ.

"Chào buổi sáng , Kaijali-san, tôi chỉ sử dụng hơi nhiều sức lực vào con dao thôi..."

Là một goblin được triệu tập bởi Enri, Kaijali nhìn như một con gấu thức dậy sau kì nghỉ đông, lông mày nhíu lại phản ánh cảm xúc trên khuôn mặt cậu ta.

"Điều đó không tốt đâu, Ane-chan cần chăm sóc tốt con dao đó. Ngôi làng không có tiệm rèn nên chúng ta không thể sửa chữa những thứ đó đâu."

"Vậy sao..."

"Đúng vậy đó. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trong thời gian tới"

Kaijali nói một cách nghiêm túc,sau đó là giọng nói vui vẻ khi giúp cô chuẩn bị bữa sáng.Nhấc một chiếc nồi đang sôi âm ỉ và với động tác thuần thục , cậu ta châm bếp lên. Sự khéo léo đã làm ngọn lửa bùng cháy như thể diên tả kỹ năng của cậu ta vậy.

"Nhưng họ không thể nấu ăn mà ... Tại sao nhỉ?"

Goblin không thể chuẩn bị ngay cả một bữa ăn đơn giản nhất. Từ khi họ ăn thịt sống và rau mà không một lời phàn nàn nào, cô đã nghĩ rằng họ có thể thích thức ăn tươi hơn, nhưng nó trở nên rõ ràng rằng họ ưa đồ ăn nấu - mặc dù họ vẫn có thể tiêu hóa được thức ăn sống mà không gặp rắc rối nào.

Có phải bởi vì những loài được triệu hồi không biết nấu ăn không?

Một cô gái nông thôn như cô không thể trả lời cho những câu hỏi đó, cô đưa mình lại công việc một lần nữa. May mắn thay, lưỡi dao vẫn còn nguyên vẹn.

Cuối cùng, bữa sáng đã sẵn sàng.

Có đa dạng hơn các món ăn trên bàn so với những ngày khi mẹ cô còn nấu ăn.

Điển hình như, có thịt. Măc dù trong quá khứ các thợ săn địa phương thường hay chia sẻ những chiến lợi phẩm của họ, tuy nhiên số lượng thực phẩm họ đem lại không thể so sánh với bây giờ.Lý do vì sao hiện tại họ có nhiều thịt như vậy là bởi vì những dân làng đã mở rộng địa bàn hoạt động.

Rừng Đại Ngàn Tove cung cấp cho họ những thứ như củi, rau dại và trái cây để ăn, động vật cho thịt và lông thậm chí là cả dược liệu.

Măc dù khu rừng được coi như là một kho báu, nó cũng là quê hương của nhiều loài thú hoang dã và những con quái vật.Vì vậy, khu rừng không phải là nơi mà dân làng có thể ra vào thường xuyên. Ngay cả những thợ săn chuyên nghiệp cũng phải rón rén như kẻ trộm trên vùng lãnh thổ của Hiền vương . Tuy nhiên, với sự biến mất của Hiền vương rừng xanh và sự xuất hiện của đội quân goblin, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.

Sự thay đổi lớn nhất là người dân bây giờ có thể dễ dàng đi vào rừng và khai thác tài nguyên của nó. Lũ goblin là một yếu tố quan trọng trong việc này; thịt- thứ mà trước đó rất khó khăn để kiếm được, nay có thể mua bán một cách dễ dàng, bàn ăn của họ cũng đã được bày thêm các trái cây tươi và rau quả. Kết quả là, tình hình lương thực trong làng đã được cải thiện một cách đáng kể.

Ngoài ra,vì những chú goblin là cấp dưới của cô , họ thường chia sẻ những chiến lợi phẩm săn được đến nhà Enri.

Tiếp đó, một trong những điều mới nhất của ngôi làng là đã có một thợ săn gia nhập và thường đóng góp chiến lợi phẩm vào nguồn thức ăn dự trữ của làng.

Cô ây đã từng là một mạo hiểm giả ở E-Rantel. Vì nhiều lý do khác nhau, cô chuyển đến sống trong ngôi làng này và học được cách đi săn từ các thợ săn khác sống trong làng. Vì cô ấy đã từng là chiến binh trong những ngày làm mạo hiểm giả, kỹ năng dùng cung tên của cô rất tuyệt vời , cô thậm chí có thể chiến thằng những trận đấu lớn nhất với chỉ vài mũi tên. Bằng những nỗ lực của cô ấy mà việc cung cấp thịt trong làng được tăng lên đáng kể.

Các tiêu chuẩn cải thiện sinh hoạt mang lại nhiều thay đổi, nó được phản ánh trên cơ thể mỗi người dân làng.

Enri cuộn bắp tay, chứng tỏ sức mạnh cơ bắp của mình.

Những thứ thu được khá ấn tượng

Ahh,nó càng trở lên lớn hơn

Các goblin khen ngợi cô với những cụm từ như "Bơm căng nó lên đi ", "Mục tiêu là sáu múi đó ", "Cơ bắp rất đẹp". Chúng có ý tốt, nhưng là một cô gái, cô cảm thấy rất khó khăn để chấp nhận những lời khen này.

Nếu nó đúng như lời đám goblin thì sẽ chẳng tốt đẹp gì cả...

Enri gạt đi lý tưởng của các goblin về thân hình siêu cơ bắp ra khỏi tâm trí và bắt đầu phục vụ bữa sáng.

Nó là một nhiệm vụ buồn chán. Để cho những goblin không tranh cãi nhau vì sự khác biệt nhỏ trong khẩu phần ăn , số lượng thịt trong món súp của họ cũng là một vấn đề rất lớn. Enri phải đảm bảo rằng các món ăn và bát của tất cả mọi người đều có một số lượng thịt bằng nhau trước khi chuyển sang các công việc tiếp theo.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán cô khi bữa sáng đã sẵn sàng.

"Bây giờ, hãy đi gọi mọi người và Nfirea đến đây"

"Đi thôi"

"Em sẽ đi ! Để em làm cho ! Em muốn làm việc đó"

Khi Enri quay lại,cô thấy Nemu đứng đằng sau với đôi mắt sáng như đèn

"Em làm xong việc em chưa?" ,cô bé gật đầu thay cho việc trả lời,Enri cũng vậy."Thật sao? Vậy em hãy đi gọi Nfi-"

"Không em muốn gọi các goblin cơ"

Enri không biết nói thế nào với câu trả lời bộc phát của cô em gái nhỏ. Kaijali gật đầu nhẹ nhàng với Nemu, như thể để chỉ ra rằng cậu tin tưởng trao nhiệm vụ cho cô bé.

"Vậy chị sẽ để em, chị sẽ đi gọi Nfirea"

"Như vậy tốt hơn. Một ý tưởng tuyêt vời.Ane-chan, để em đi với chị."

Măc dù rời đi như vậy sẽ không có ai trông nhà. Enri vẫn không hề lo lằng. Dù sao,chưa bao giờ có tên trộm nào đột nhập vào nhà cô cả.

Cùng với Kaijali, Enri rời nhà ngay sau Nemu.

Cơn gió thổi vào mặt Enri, mang theo hương thơm của cỏ và được sưởi ấm bởi ánh mặt trời vào buổi sáng. Enri hít một hơi thật sâu và khi cô quay lại nhìn Kaijali,cậu ta cũng đang hít thở giống như vậy. Enri không thể nín cười khi nhìn thấy nó, Kaijali quắc mắt nhìn cô , cố gắng để lấy lại hình tượng của minh với một cách thức khốc liệt. Có lẽ Enri của quá khứ sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại cô đã quen với cuộc sống với những goblin, và cô biết đây là chỉ là cách cậu ta cười.

Một ngày mới, mát mẻ và quang đãng, Enri tiến đến ngôi nhà bên cạnh nhà cô

Nó đã bị bỏ hoang và không có chủ từ khi bi kịch xảy ra với ngôi làng và bây giờ nó trở thành ngôi nhà của hai dược sĩ từ E-Rantel, gia đình Bareare.

Ngôi nhà có hai người, Lizzie Bareare- một bà lão ,và người cháu- cũng là bạn tốt của Enri, Nfirea Bareare. Hai người họ dành thời gian cả ngày trong nhà, chế biến dược liệu để làm các loại thuốc khác nhau.

Không giao tiếp với các dân làng khác là một lý do chính khi bị cô lập, trường hợp xấu nhất là bị đá ra khỏi làng. Nhưng có sự khác biệt với hai người họ.

Ở mỗi làng, một dươc sĩ - người có thể chuẩn bị các loại thuốc trong trường hợp gặp phải bệnh tật hoặc chấn thương, là không thể thiếu. Họ đủ quan trọng để dân làng cầu xin "Bạn không cần phải làm gì ngoại trừ làm thuốc cho chúng tôi".

Điều này rất cần thiết với làng Carne, nơi không thể liên lạc với các Priest có thể dùng ma pháp chữa trị. Đối với những làng lớn, sẽ cần gấp đôi priest cũng như người bào chế thuốc.

Priest sẽ thu phí phù hợp tùy vào ma pháp chữa trị họ sử dụng. Hoặc đúng hơn, nó sẽ cần trả chi phí. Nếu người dân không có khả năng chi trả, họ sẽ phải dung sức lao động để thay thế. Đối với những người thậm chí thiếu khả năng đó, các Priest sẽ sử dụng các loại thuốc từ thảo dược vì nó rẻ hơn so với ma pháp phục hồi.

Một goblin trong làng là Cleric. Cậu ta có thể chữa trị những vết thương nhỏ một cách dễ dàng, nhưng những người dân làng đã cùng đồng ý với quan điểm rằng cậu ta nên giữ lại sức mạnh phòng những trường hợp khần cấp, trừ khi có người bị thương nặng. Chưa kể, ma pháp chữa bệnh của Cleric rất hạn chế và thiếu khả năng chữa lành bệnh hoặc trung hòa các chất độc.

Dù vậy, bất chấp những công việc quan trọng mà họ thực hiện, dân làng không dám đến gần họ

Lý do cho điều này rất rõ ràng vì đây là nơi ở của Bareares.

Enri nhăn mũi, Kaijali cũng vậy. Ngôi nhà họ vừa đến tràn ngập mùi khó chịu. Nó không được coi là điều xấu, nhưng vẫn thật sự khủng khiếp.

Mùi này được tạo ra từ việc nghiền nát các loại thảo mộc nhưng nó dù sao nó cũng chỉ là mùi của thực vật và không gây nguy hiểm.

Hít sâu một hơi, Enri gõ cánh cửa.

Cô gõ một vài lần, nhưng không có ai trả lời. Khi cô nghĩ rằng không ai có nhà thì có tiếng ai đó đang đến gần từ bên kia cánh cửa. Sau một vài hành động vội vã, cánh cửa mở ra.

Cô thật sự không muốn biểu hiện sự khó chịu lên khuôn mặt, nhưng mùi đến từ bên trong ngôi nhà thực sự khủng khiếp.

Thật khó chịu.

Nó mũi cô đau và mắt cô cay xè. Tệ hơn nữa, cái mùi từ bên trong ngôi nhà bay ra cả bên ngoài vậy nên chẳng khác gì đang đứng ở bên trong.

"Chào buổi sáng, Enri"

Mắt của Nfirea- thứ được nhìn thấy giữa khoảng trống của mái tóc dài, mở rộng ra và trong đó đầy tơ máu. Chắc cậu ta lại thức cả đêm để làm các thí nghiệm.

Cô không muốn mở miệng nói chuyên khi bao quanh cô là một bầu không khí khó ngửi, nhưng nó sẽ thật thô lỗ khi không đáp lại lời chào.

"Chào ...chào buổi sang, Enfi..."

Cô cảm thấy họng mình khô rát khi nói vậy

"Chào buổi sáng, Ani-chan"

"Ah,chào buổi sáng Kai ... Kaijali-san ... Huh, đã sáng rồi sao? Tôi làm việc chăm chú quá lên không để ý. Nhìn thấy ánh nắng mặt trời làm cho tôi nhận ra thời gian qua nhanh thế nào...ahhh, tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm gần đây rồi, tôi cần ra khỏi nhà thôi"

Nfirea vươn người như một con mèo và ngáp

"Có vẻ như cậu đã đốt cháy cả buổi tối với mấy thứ đó đây"

Enri nói thêm vào "Bữa sáng đã sẵn sàng, qua đó với bà cậu đi..." , nhưng Nfirea gián đoạn nó. Hay đúng hơn, thay vì nói ngắt lời cô, sẽ tốt hơn để nói rằng cô bị choáng ngợp vì sự nhiệt tình trẻ con của cậu.

"Thật kinh ngạc, Enri!"

Nfirea bắt lấy tay cô. Quần áo làm việc của cậu nồng nặc mùi giống trong ngôi nhà. Măc dù Enri rất muốn tránh xa cậu, cô buộc mình phải chịu đựng nó, bởi vì Nfirea là bạn thân của cô.

"Có...có chuyện gì vậy, Enfi"

"Cậu phải nghe điều này.Chúng ta đã có thể tìm ra cách để tạo ra một loại thuốc mới. Điều này sẽ thay đổi cả thế giới đấy. Mặc dù tất cả những gì chúng ta đã làm là pha trộn các loại thảo mộc thu thập được bằng các cách khác nhau , chúng ta đã sản xuất ra một lọ thuốc màu tím! "

Câu trả lời cậu chỉ nhận lại là "Hah?"

Enri không biết điều đó tuyệt vời như thế nào. Có phải thuốc màu tím vì họ cho bắp cải tím vào nó không?

" Nó có thể chữa trị các vết thương! Tốc độ chữa lành ngang bằng với các loại thuốc nguyên chất "

Enri nhìn tay cậu ta, cánh tay thon thả mềm mại không có một vết thương. Enri nghĩ "Mình có bắp tay lớn hơn cậu ta", nhưng Nfirea không có ý dừng lại.

"Đó là chuyên..."

"Được rồi, được rồi, nó rất tuyệt vời, hãy nói về chúng sau dii"

Kaijali nói khi bước về phía trước.

"Ani-san có vẻ như ngủ quá ít và tiệc tùng quá nhiều. Có thể anh ấy bị ngáo đá hay gì đó? Ane-san, hãy để tôi chăm sóc anh ấy. Sao chị không về trước nhỉ?"

"Sẽ ổn chứ?"

"Chắc chắn rồi, Tôi sẽ tạt một ít nước lạnh vào mặt cậu ta và khi bình tĩnh lại, tôi sẽ đưa cậu ta đến. Nếu quá lâu, mọi người sẽ trở lên lo lắng, à vậy còn bà anh thì sao?"

"Obaa-chan vẫn đang vùi đầu vào việc nghiên cứu...tôi không nghĩ bà sẽ ra ăn sáng với chúng ta đâu. Xin lỗi, mặc dù cậu đã rất khó khăn để chuẩn bị nó cho chúng tôi..."

"Ah, đừng lo lắng.Tớ cũng đã nghĩ rằng Lizzie-sama sẽ làm điều đó. "

Việc này xảy ra vài lần rồi,lên không bất ngờ cho lắm.

"Vậy thì Ane-san, chị nên quay về trước đi"

Cô không có việc gì để làm ngoài rời đi

"Vậy hãy chăm sóc cậu ta nhé"

Sau khi nhìn Enri rời đi, Kaijali nhìn một cách lạnh lùng vào Nfirea.

"Cậu có biết mình vừa làm gì không? Thời gian duy nhất một cô gái lắng nghe một người đàn ông nói chuyện về sở thích của anh ta là khi cô ấy thích người đó. Nếu không phải, thì nó chỉ làm cô ấy trở lên xa cách thôi"

"... Tôi xin lỗi, tôi chỉ nghĩ rằng kể từ khi chúng ta phát hiện ra một điều tuyệt vời như vậy...nhưng nó tuyệt vời thật đấy! Có thể coi đó là một cuộc cách mạng..."

Kaijali khóe miệng giật giật. Rõ ràng rằng,Nfirea chưa hiểu được điều mà cậu muốn truyền đạt.

"Hãy nhìn xem, Ani-san. Cậu ổn với điều này chứ ? Cậu thích Ane-san, phải không? "

Nfirea trả lời "Mm" và gật đầu thật mạnh.

"Vậy thì,anh cần phải biến cô ấy thành thứ quan trọng nhất trong trái tim. Quan trọng hơn nhiều với mấy loại thuốc đó"

"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử."

"Làm hoặc không. Không có chuyện thử. Cậu cần phải giành lấy trái tim của cô ấy. Tôi và những người còn lại sẽ giúp đỡ hết mình. Thêm nữa,không chỉ chúng tôi cả em gái-san cũng giúp anh. Tôi hi vọng có thể thấy hai người đến với nhau Ani-san"

"Mmm ..."

""Nếu cậu chờ đợi cô ấy nói "Em yêu anh", thì không có nhiều khả năng đâu, và sẽ có người nào đó sẽ cuỗm cô ấy đi đó. Cậu phải dồn hết can đảm để bày tỏ với cô ấy cảm xúc của mình."

Câu nói đó như con dao đâm vào xương sườn của cậu vậy.

"Tuy nhiên, mặc kệ những gì tôi nói, cậu đã làm khá tốt so với trước kia Ani-san. Cậu đã từng không thể nói một lời trước mặt cô ấy. Bây giờ, cậu đã có thể nói chuyện một cách bình thường phải không."

"Đó là bởi vì tôi không có nhiều cõ hội ðể nói chuyện với Enri trừ khi tôi ðến ðể thu thập thảo mộc... Bây giờ tôi ðã chuyển vào trong làng, tôi có thể ở bên cô ấy nhiều hơn."

"Đúng vậy, chính là tinh thần đó. Tất cả những gì còn lại là tập trung can đảm và bước tiếp. Có lẽ cậu nên thể hiện sức mạnh của mình trước. Theo dân làng, những người đàn ông mạnh mẽ rất nổi tiếng. Có lẽ đối với những người phụ nữ bốn mươi chín tuổi trong làng thì là vậy. "

"Tôi không quá tự tin vào sức mạnh cánh tay của minh. Có lẽ tôi nên làm công việc đồng áng nhiều hơn hoặc một cái gì đó? "

"Nah, cậu nên luyện tập nhiều hơn đi Ani-san" Kaijali nói trong khi nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu.

"Giải quyết những vấn đề này trước. Và sau đó là đến ma pháp. Vậy thì, khi nào cậu định thổ lộ hoặc làm thứ gì đó để cưa đổ cô ấy"

Kaijali tạo tư thế để khoe cơ bắp của mình. Chúng căng lên dưới da của cậu ta

"Kinda cũng như thế này. Và nếu cậu cần các màn trình diễn ấn tượng hơn..."

Tiếp đó, Kaijali uốn cong cơ thể .Mặc dù khá lùn, thân thể vẫn có những cơ bắp cuồn cuộn như thể chứng minh anh ta sinh ra đã là một chiến binh.

Nfirea tự hỏi Tại sao phải làm các loại tư thế này? Nhưng cậu không thể nói ra vì cậu chấp nhận thiện chí của Kaijali. Tuy nhiên vẫn còn một thứ cậu muốn hỏi.

"Tôi ... tôi hơi tò mò, tại sao các anh làm điều này? Ý tôi là, tôi biết anh là cấp dưới của Enri và trung thành với cô ấy, nhưng tôi không hiểu lý do tại sao anh giúp đỡ tôi. "

"À,nó rất đơn giản" Kaijali trả lời với vẻ mặt khó hiểu. Anh trả lời "Đó là bởi vì tất cả chúng tôi muốn Ane-chan được hạnh phúc .Đó là thứ chúng tôi tìm kiếm, cậu rất phù hợp. Vì vậy, hai người nên nhanh chóng kết hôn thì các sớm càng tốt."

"N-không cần phải vội vàng như vậy! H-hai chúng tôi có thể dần dần giảm bớt khoảng cách với nhau, phải không? "

"... Sai rồi. Ý tôi là, không phải con người cần thời gian dài để kết hôn và sinh con sao?"

Mắt Nfirea mở to ra và khuôn mặt chuyển sang màu đỏ khi cuôc trò chuyện nhảy sang mối quan hệ giữa nam và nữ.

"Nó vào khoảng chín tháng?"

"Hm,đó là khoảng thời gian rất dài đấy đủ để sinh mười chú chó con- ý tôi là mười đứa trẻ phải không?"

"Mười?? không phải là quá nhiều sao"

Năm đứa trẻ là mức trung bình cho một gia đình làng quê thuần nông. Trong thời điểm khó khăn, khi thật khó mà nuôi chúng sống được đến tuổi trưởng thành, con số này sẽ tăng lên. Trong thị trấn, con số này thường ít hơn với sự giúp đỡ của linh mục để chữa bệnh hoặc dùng thuốc ngừa thai.

Vì vậy, một người phụ nữ sinh mười đứa con không phải là nhiều mà phải gọi là quá nhiều

"Cậu nói cái gì vậy? Mười đứa là quá bình thường với goblin chúng tôi"

"Chúng tôi không phải goblin!"

"Được rồi, chủng tộc của chúng ta khác nhau...nhưng kể cả vậy cậu vẫn cần nhiều đứa trẻ để Ane-san hạnh phúc chứ."

"... Được rồi,tôi không thể phủ nhận rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với một ngôi nhà đầy trẻ con...nhưng điều đó vẫn có vẻ sai trái theo một cách nào đó"

"Thật sao?"

Nfirea nuốt lại lời nói của mình khi nhìn thấy Kaijali nghiêng đầu quan sát cậu. Dù mấy lời khuyên khá vô dụng, cậu vẫn biết ơn sự giúp đỡ của chúng.

"Vậy thì ra ngoài thôi Ani-san. Tôi hi vọng cậu sẽ hành động sớm. Măc dù để cô ấy đợi lâu có thể gây ra một số vấn đề... tôi nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch."

"Anh học những điều đó ở đâu vậy?" Nfirea lắc đầu "Bà ơi,cháu sẽ đi ăn sáng với Enri, bà thì sao?"

Câu trả lời đến từ ngôi nhà từ chối câu hỏi của Nfirea

Như thường lệ, bà lại đang tập trung trong việc làm lại các thí nghiệm và không có thời gian để bận tâm đến mấy vấn đề ăn uống

Nfirea có thể hiểu được cảm giác đó.

Các đồ dùng hóa học và mấy thứ linh tinh khác trong nhà có phẩm chất rất cao và họ không biết cách nào để sử dụng nó. Những hầu gái phục vụ Magic Caster Ainz Ooal Gown đã mang chúng đến. Hai người họ được lệnh là tạo ra các loại thuốc và vật phẩm mới bằng các vật liệu đó. Thậm chí những hầu gái còn mang tất cả các loại thảo chữa thương khác đến.

Khi cậu hỏi về cách sử dụng chúng những gì cậu nhận lại được là :"Tự tìm cách đi su~" vậy nên chúng chẳng giúp được điều gì cả.

Vì vậy, họ đã bỏ qua việc ăn uống và nghỉ ngơi để tìm ra cách sử dụng các thiết bị đó.Đó là một quá trình chậm chạp nhưng họ cuối cùng đã có một số biến chuyển. Tất nhiên họ cũng gặp phải một số sai lầm, Nfirea cũng vậy. Những tháng qua là những ngày bận rộn nhất trong cuộc đời cậu. Vì vậy, kết quả lao động của họ đang ở trên mặt bàn, một chai potion màu tím- thứ khiến Lizzie và Nfirea đầy phấn khởi.

"Vậy thì cháu đi đây" Nfirea nói khi đóng cánh cửa lại. Sau đó cậu quay mặt sang Kaijali và nói "Chúng ta đi thôi"

Mặc dù họ ăn cùng nhau, nhưng nhà của Enri không có bất kì nơi nào đủ lớn để chứa tất cả họ.Vậy nên họ thường ăn ở ngoài trời khi thời tiết tốt.

Bởi vì họ đang ở ngoài trời, việc làm ồn ào và huyên náo có thể chấp nhận được. Nếu ở trong nhà nó thật sự rất ầm ĩ. Tuy vậy ngay cả khi ở ngoài,tình hình có vẻ đang trở lên ầm ĩ hơn

"Đó là lý do tại sao Enri-nee-san sẽ trở thành vợ tôi"

"Này,cậu không phải đã quên lời hứa không được động vào Ane-san rồi chứ?"

"Đúng vậy nếu cậu dám chọn Ane-san để làm bạn đời chúng tôi cũng sẽ làm như vậy"

"Bạn đời của cậu? Tôi đầu tiên chứ"

Một số goblin đá ghế và đứng dậy một cách đột ngột, thậm chí một số chúng còn nhảy lên bàn. Cố gắng ấp chế sự tức giận của mình, Enri nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Mọi người làm ơn ngồi xuống đi"

Câu nói giống như một quả cầu tuyết dưới ánh nắng mặt trời vây. Sự tức giận trong mắt những goblin không giảm bớt chút nào.

"Hãy mặc kệ chúng tôi, người chiến thắng sẽ được quyết định. Hãy xem đây một miếng thịt rạng rỡ"

Một trong những goblin, Kuunel, nâng lên cái thìa để chứng minh sức mạnh của mình,trên đó có một miếng thit gà mà có thể dễ dàng nhìn lẫn với một hạt đậu.Nó chẳng là gì khác ngoài một chút thịt cô bỏ thêm vào khi chia phần cho mọi người.

"Tôi đã ăn xong miêng thịt, nó còn nhiều hơn nữa trong món súp! Các cậu có những thứ như vậy không! Tôi không nghĩ vậy đâu! Đây chính là bằng chứng cho tình yêu!"

"Cậu đùa tôi ak! Nó chẳng qua là một mẩu thịt Ane-san bỏ nhầm vào đống rau thôi"

"Đúng vậy đó chẳng qua là ảo tưởng của cậu thôi .Có thể miếng thịt đó là chỉ là khoai tây hay mấy thứ đại loại như vậy hoặc miếng thịt đó nhỏ nhất trong tất cả số chúng. Cậu cẩn thận đấy. Đó chính là bằng chứng cho việc Ane-san ghét cậu đấy. Vị thần của tôi nói thế này này "Ngươi phải làm cho Enri hạnh phúc."

"Có phải vị thần của cậu là con quỷ phải không Cona?"

Một nửa goblin đang đứng, và nửa kia đang ngồi đang cãi vã lẫn nhau, thổi bùng ngọn lửa của cuộc xung đột này. Ngay cả Nemu cũng đã tham gia vào cuộc chiến. Chỉ có vài người không tham gia vào cuộc xung đột này và chui đầu xuống gầm bàn. Nổi bật nhất trong đó là Nfirea.

"Đậu xanh rau má ... Trà đá mía đường..."

Nfirea lầm bẩm khi đưa thức ăn vào miệng nhưng nó rơi trở lại bát khi chưa kịp đến miệng cậu. Đôi mắt của cậu không thể nhìn thấy vì mái tóc dài, nhìn có vẻ như cậu đi bộ trên sợi dây mỏng manh chia cắt giữa giấc mơ và thực tại vậy.

"Enfi, cậu không sao chứ?"

Các goblin vẫn còn tranh cãi lẫn nhau, mặc dù có thể không an toàn khi để họ một mình quá lâu, Nfirea vẫn rời khỏi đó và Enri không thể không chú ý đến điều này. Cậu có khả năng thiếu ngủ vì cái cách lắc lư lúc cậu ngồi xuống và nhìn như có khả năng ngã bất cứ khi nào. Khi cậu thực sự dùng bữa sáng , cậu nhìn giống y như một zombie bị cướp hết sức sống và sự hăng hái vậy.

"Ah ... đừng ... lo lắng ... về ... tớ ... Enri ... hu ..."

"Này , Enfi, ăn cùng nhau đi"

"Chẳng phải trước đây ai đã nói "Nemu đã là vợ tôi sao?"

"Đó là đó, bây giờ là bây giờ. Tôi vừa nhận ra nó gần đây. Tôi từng nghĩ rằng từ khi Nemu 10 tuổi và có cùng chiều cao với chúng ta là cô ấy đã đủ tuổi lập gia đình. Nhưng với loài người............họ chỉ coi trưởng thành khi đủ 15 tuổi"

"Ế,Thật thế sao...Ane-san không phải là một hob-human sao?"

Các goblin nhảy từ vấn đề này tới vấn đề khác với một tốc độ đáng kinh ngạc. Enri muốn hỏi họ một 'hob-human' là gì, nhưng trước khi cô kịp mở miệng thì những goblin đã bắt đầu một một cuộc tranh luận mới cho những người tham gia.

"Ah! Cậu ăn trộm bánh mỳ của tôi"

"Con sói của tôi vẫn còn đói, cậu đừng keo kiệt như vậy"

"Mọi người!"

Enri hét lên,dù vậy tiếng cô vẫn không thể chống lại những tiếng ồn ào mà các goblin tạo ra. Thìa và các tấm đựng thức ăn đang bay qua lại trong khi những tiếng la hét và gầm giận dữ như một cơn sóng bão tố. Tất nhiên, chúng trống rỗng, vì không ai trong số các goblin thậm chí mơ đến việc làm lãng phí thức ăn mà Enri làm cho chúng. Dù vậy nó vẫn không thể tha thứ được

Enri nhíu mày và hít một hơi thật sâu.

"Không phải sói ăn thịt sao? Đừng tưởng cậu hơn cấp mà nghĩ rằng tôi không thể đánh nhau với cậu"

"Đánh nhau, cậu nói gì vậy? Nếu cậu đang đói như vậy, ăn một quả đấm thì sao?"

Ngay khi Enri vừa đứng dậy,mọi người ngay lập tức quay về chỗ ngồi và bình tĩnh tiếp tục bữa ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI,ĐỪNG GÂY ỒN ÀO NỮA"

Tiếng gầm giận giữ của Enri vang dội trong không khí yên lặng trên bàn ăn.

"Ah..."

Ngạc nhiên thay, Enri nhìn xung quanh,nhưng thứ duy nhất cô có thể thấy là đám goblin nhìn cô với vẻ mặt "Chúng tôi đang yên lặng ăn sáng,nó có vấn đề gì sao", hay "Tự nhiên hét lên như vậy mà không có lý do gì cả thì rất làm phiền đấy". Sau khi đứng yên một lát, cô ngồi lại xuống ghế, mặt đỏ lên.

"Phahahahaha.."

Người đầu tiên phá vỡ im lặng là Nemu. Sau đó,không kìm nén được bản thân,Enri cười theo, bụng cô co lại vì cười và đám goblin cũng cười theo.

Sự hoàn hảo về địa điểm và thời gian không thể thay thế được sự bàn bạc và chuẩn bị kỹ càng. Thật khá là ấn tượng với sự chuẩn bị nghiêm túc của họ cho trò chơi khăm này.

"Ah, nó thật là kỳ quặc. Có phải các cậu đã chuẩn bị tất cả những điều này ngay từ đầu để làm tôi vui không.."

Mặc dù nước mắt cô đang chảy xuống vì cô cười quá nhiều, Enri vẫn tức giận và hỏi.

"Tất nhiên rồi, Ane-chan. Chúng tôi sẽ không bao giờ tức giận vì những điều đó"

"Đúng vậy,Ane-chan"

"Yup,Yup"

Đám goblin không tỏ ra hối hận vì điều đó, họ lái câu hỏi của Enri đi bằng biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt. Đáp lại, Enri chú ý đến Kaijali, ánh mắt hung dữ nhìn anh ta. Dưới ánh nghiêm khắc của cô, Kaijali rũ xuống, mắt anh ta quay đi như rũ bỏ hết trách nhiệm.

"Nói thế nào nhỉ...Chúng tôi đã nghĩ rằng Ane-chan đang buồn"

Vài goblin xung quanh lùi lại, đầu họ cúi thấp xuống như thể họ khó chịu vì không được nói vậy.

"Mọi người-"

"Đó là vì ...chúng tôi đều là cận vệ của Ane-chan"

"Đúng không"

"Yep, cận vệ đó"

"Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao nhìn cho đẹp mắt khi làm người bảo vệ của Ane-chan"

"Đúng vậy . đúng vậy. Bây giờ, Ane-san và Nemu-san,đứng ở đây,ở giữa này,đúng như vậy..."

"Ế, tôi cũng phải đến sao?"

"Tất nhiên rồi,bây giờ cả hai người ,giơ tay lên như thế này, đúng vậy,theo một cách hoàn toàn phong độ và tuyệt vời như thế này..."

Kể cả khi cô nghi ngờ,tư thế này biến họ giống như những con ếch duỗi cánh tay lên trời vậy.

"Nghe này,tôi hiểu mục đích tốt của các cậu, tuy nhiên các cậu không cần phải lam cận vệ của tôi...đúng không , Enfi?"

Enri quay đầu nhìn người bạn từ thuở nhỏ ngồi bên cạnh cô nhưng không ai ở đó cả.

Cô có linh cảm xấu về điều này, khi cô chuyển ánh mắt xuống một chút ...cô thấy đầu Nfirea đã gục xuống bát súp của cậu.

"Enfi"

Enri lập tức nâng cơ thể đã gục xuống của Nfirea dậy,cô kêu tên trong khi mặt đang tái đi.Cona vội vàng chạy đến và mở mắt Nfirea bằng tay cậu ta.

"...Cậu ấy chỉ ngủ thôi. Nếu chúng ta để như vậy cho đến chiều, cậu ấy sẽ ổn."

"Enfi...tớ nên làm gì với cậu đây?"

Enri nghĩ cô nên đưa Nfirea trở về giường. Cô cõng cậu sau lưng và bắt đầu đi ra ngoài, để lại phía sau những cuộc tròi chuyện như "Không phải hai người họ nên đổi chỗ cho nhau sao?", "Nemu-san không thể nói những thứ như vậy được...", "Ani-chan,anh..."

Sau khi lúa mì được thu hoạch,người thu thuế sẽ đi đến làng.

Enri lo lắng về việc làm sao để cô giải thích cho việc có sự hiên hữu của những goblin trong làng.

Cô có nên nói là chúng là thú triệu hồi không hoặc họ là tay sai của cô, hay cô nên nói...

Enri có cảm giác rằng chúng đều luôn luôn dính líu tới cô.

Các goblin không chỉ ngừng lại trong việc lo lắng cho sự an toàn của cô, chúng cũng nghĩ đến cảm xúc của cô nữa. Cô có thể làm gì cho những goblin đó.

Cô có thể làm gì cho nhũng thành viên mới đáng tin và ồn ào này trong gia đình cô

-----------------

Sử dụng nơi còn sạch trên bàn tay để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống cổ,Enri bó lại đám cỏ mà cô vừa cắt đi.Một lượng lớn những mảnh vụn của thực vật mang đến mùi tươi mát của cỏ vừa cắt.

Cơ thể cô mệt mỏi vì làm việc nhiều giờ trên cánh đồng và mồ hôi bám lấy quần áo cô làm Enri cảm thấy không thoải mái.

Enri vươn vai để sốc lại tinh thần.

Khi làm vậy,mắt cô quét qua cánh đồng lộn xộn bên kia.

Lúa mì họ đã trồng lớn lên một cách chậm chạp nhưng chắc chắn,và khi mùa thu hoạch đến,lúa mì chậm rái chuyển sang màu vàng. Mặc dù cánh đồng được vàng có tầm nhìn đẹp, nhưng đám cỏ rất phiền toái và cần phải nhổ chúng đi.

Công việc của cô bây giờ hoàn toàn để chuẩn bị cho mùa thu hoạch đến.

Cô duỗi người để các cơ bị cứng nhắc thả lỏng ra và giúp cơ thể thư giãn. Cơn gió làm dịu đi làn da khi chúng quá nóng vì cô làm việc nhiều giờ trên cánh đồng.

Cơn gió cũng mang theo những âm thanh rối loạn từ làng đến tai cô.

Nó nghe như tiếng thứ gì đó đập lên thứ gì đó và tiếng hét để tập trung sức mọi người thành một. Đó là âm thanh mà chưa bao giờ nghe được tại ngôi làng trước đây. Ngay bây giờ, những người dân làng đang cố gắng làm việc để biến tất cả kế hoạch và ý tưởng của họ thành hiện thực.

Theo kế hoạch, việc được ưu tiên hàng đầu là những bức tường bao quanh ngôi làng và việc xây dựng những tháp canh. Có thể nói rằng tất cả các dự án này nhằm biến ngôi làng thành một pháo đài.

Làng Carne nằm ở gần bìa rừng Đại Ngàn Tove và khu rừng là ngôi nhà của rất nhiều loài thú hoang dã, hay nói cách khác, đây là vùng nguy hiểm. Không thể sống một cách yên bình tại đây mà không có sự bảo vệ của những bức tường chắc chắn.

Tuy nhiên, làng Carne được xây dựng để các dãy nhà đều hướng đến quảng trường trung tâm từ mọi hướng. Nếu không có những bức tường bao quanh bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào làng. Cho đến bây giờ, ngôi làng đã được bình yên và những con thú không còn xâm phạm, kể cả khi nó nằm ngay sát gần khu rừng.

Đó là bởi vì một sinh vật hùng mạnh được biết đến như Hiền Vương Rừng Xanh đã liên tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, vì vậy không còn một con thú nào dám di chuyển xung quanh khu vực gần làng.Việc này được coi như là một bức tường thép trong việc bảo vệ làng Carne.

Nhưng sau đó, tất cả đã thay đổi vì sự can thiệp của con người.

Các hiệp sĩ của Đế Quốc tấn công ngôi làng và sát hại cha mẹ cô. Kết quả là không còn một người dân làng nào hi vọng mọi thứ sẽ còn được như trước đây.

Ngược lại, người lãnh đạo goblin Jugem đã đề nghị biến ngôi làng thành một pháo đài để đối phó với một thảm kịch như vậy. Khi anh ta nói rằng những goblin không đủ khả năng để bảo vệ ngôi làng vì chúng quá ít, việc này ngay lập tức nhận được sự nhất trí từ những người dân trong làng. Đó là vì thậm chí đến tận bây giờ, rất nhiều người dân vẫn còn gặp ác mộng khiến họ thức dậy vào buổi đêm.

Bước đầu tiên trong kế hoạch là dỡ bỏ những ngôi nhà thừa và sử dụng chúng làm vật liệu để xây bức tường. Tất nhiên, số lượng đó là chưa đủ, vì vậy họ cần phải vào rừng để kiếm thêm gỗ. Nhưng khi bước sâu vào khu rừng cũng đồng nghĩa với việc xâm phạm vào lãnh địa của Hiền Vương, diện tích thu hoạch của họ chỉ ở vùng ngoại ô nằm phía xa khu rừng.

Tất nhiên đám goblin là những người bảo vệ cho các dân làng chặt gỗ.

Kết quả của việc này là dân làng trở nên tin tưởng những Goblin này hơn, một phần là vì những hiệp sĩ con người cùng chủng tộc đã tấn công họ. Kể cả khi họ cùng một chủng tộc, những hiệp sĩ đó vẫn cố gắng cướp đi những sinh mệnh tại ngôi làng. Trái lại, những goblin làm việc dưới quyền Enri đã đóng góp hết sức cho ngôi làng, dù chủng tộc của họ không giống nhau. Quyết định để tin tưởng vào ai nay đã không còn dễ dàng dựa trên vấn đề chủng tộc nữa.

Và lý do quan trọng nhất là những goblin rất mạnh mẽ. Họ có thể trở thành những chiến binh hay đảm nhận các nhiệm vụ của lính gác, khi có người bị thương, Cleric goblin Cona có thể chữa trị cho họ.

Thật khó để có thể thất vọng với các goblin như thế này.

Bằng cách này, những goblin đã khẳng định bản thân chỉ trong vài ngày ngắn ngủi và nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của làng Carne. Điều này có thể thấy nhìn thấy được từ những ngôi nhà của goblin sống trong làng, không xem xét đến thực tế rằng họ là những chủng tộc khác nhau, một vài ngôi nhà lớn được dựng lên gần nhà riêng của Enri tại giữa ngôi làng.

Mặc dù những dân làng và các goblin đã từng góp sức với nhau trong kế hoạch phòng thủ ngôi làng, tuy nhiên họ không đủ sức để hoàn thành công việc đó nhanh chóng. Vì vậy, trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc xây dựng những hàng rào đơn giản.

Như số phận đã an bài, Hiên Vương Rừng Xanh- thứ đã giữ những quái vật tránh xa ngôi làng nay đã trở thành thú cưng của Hắc Kiếm Sĩ và từ bỏ lãnh thổ của mình. Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành hàng rào bảo vệ, nhưng dân làng vẫn không thể hài lòng với thành tựu của họ.

Tuy nhiên, một bức tường vững chắc hiện nay đang bảo vệ ngôi làng.

Nguyên nhân của sự thay đổi tốt hơn này là công việc đã được hoàn thành bởi các Golem được đem đên làng bởi một cô hầu gái xinh đẹp phục vụ vị cứu tinh- Ainz Ooal Gown.

Các Golem có thể làm việc không mệt mỏi khi đưa cho chúng một mệnh lệnh, chúng sẽ âm thầm thực hiện nó và sức mạnh của chúng vượt xa so với con người. Mặc dù chúng không có kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao, nhưng sự tham gia của chúng đã đẩy nhanh tốc độ công việc một cách đáng kinh ngạc. Do các Golem không cần nghỉ ngơi hay mệt mỏi, việc xây dựng các bức tường nhanh chóng được hoàn thành.

Chúng có thể làm các nhiệm vụ mà dân làng và goblin không thể,chẳng hạn như chặt cây, vận chuyển với số lượng lớn, đào hố hoặc đặt nền móng cho các bức tường. Những điều trên lý thuyết cần làm hoàn thiện mất nhiều năm nay đã được hoàn thành trong một vài ngày và các bức tường được xây dựng thậm chí còn to lớn và chắc chắn hơn những gì so với những gì họ đã dự kiến.

Không chỉ là những bức tường, thậm chí việc xây dựng các tòa tháp canh cũng được đẩy nhanh. Nhiệm vụ hiện tại của họ là hoàn thiện các tòa tháp canh ở sườn phía đông và tây của ngôi làng.

"Ane-chan,tôi làm xong ở đây rồi."

Suy nghĩ của Enri bị gián đoạn bởi một goblin giúp đỡ cô trong việc nhổ cỏ, cậu ta tên là Paipo .

"Ah,cảm ơn cậu."

"Không,không có gì đâu Ane-chan đừng nên cảm ơn tôi"

Mặc dù Paipo vẫy bàn tay đầy bụi bẩn và nhuộm màu xanh của cỏ để tránh lời cảm ơn của Enri, Enri vẫn cảm thấy cô nợ các goblin một món nợ mà không bao giờ có thể hoàn trả.

Sau khi cha mẹ cô mất, Enri đã ở trong một tình trạng kinh khủng ,cô không thể một mình lo việc đồng áng của cả gia đình. Cô hỏi những người dân làng khác để được giúp đỡ, nhưng do việc thiếu nhân lực trong làng, mỗi gia đình cũng rất khó để tự lo cho việc đồng áng của họ. Với sự giúp đỡ của các goblin, vấn đề này đã được giải quyết một cách dễ dàng. Ngoài ra, cô hầu như không chỉ được một goblin giúp đỡ.

Quay sang hướng mà tên cô được gọi, Enri nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên cánh đồng bên cạnh bà là một goblin.

"Cảm ơn rất nhiều Enri-chan. Nhờ sự giúp đỡ của Goblin-san, các công việc đồng áng gần như đã hoàn thành rồi"

"Thật sao? Nó thật tuyệt vời. Đó chính là sáng kiến của các goblin để giúp đỡ công việc trong làng, vì vậy nếu cô muốn cảm ơn, cô hãy cảm ơn họ."

"Ah, tôi đã cảm ơn Goblin-san rồi. Cậu ta nói rằng cậu là cấp dưới của cháu, do đó cậu ta hi vọng tôi cảm ơn Ane-chan thật tốt"

Nghe thấy từ "Ane-chan" làm Enri nhăn mày lại, tiếp theo đó cô nhanh chóng tạo nên một tiếng cười giả tạo để lái câu chuyện đi.

Các Goblin đã đề nghị cô nên để họ giúp những gia đình mất đi các thành viên trong cuộc tấn công, người phụ nữ trước mặt cô là một trong những người như vậy.

Không có cách nào để những người làng phản đối sự đóng góp của các goblin. Trong làng Carne, các goblin thường được đánh giá rất tốt ví dụ như "Goblin là hàng xóm tốt hơn cả con người"

"Lại nói, có bất kì goblin nào xung quanh ở đây không? Tôi muốn mời tất cả một bữa cơm coi như lời cảm ơn."

"Những người khác có lẽ đang tuần tra làng hoặc giúp đỡ những người mới chuyển đến. Nhưng nếu Obaa-san nói vậy, cháu chắc chắn sẽ nói với họ."

"Nếu vậy thì ta nhờ cháu Enri-chan. Khi đó, tôi sẽ chắc chắn rằng tất cả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc được làm bởi tất cả các kỹ năng của tôi. Còn bây giờ, tôi nghĩ tôi sẽ làm bữa trưa cho Goblin-san trước."

""Thật chứ? Nếu từ chối thì thật không phải. Mặc dù rất tiếc khi không được được ăn bữa trưa với Ane-chan, tôi sẽ ăn trưa tại nhà Morga-san."

Enri gật đầu và người phụ nữ quay về làng với chú goblin.

"Nếu những người mới đến nhận ra được các cậu không phải là người xấu thì sẽ thật tuyệt vời."

"Chà, rất nhiều trong số họ không vui khi nhìn thấy chúng tôi. Dù sao thì trong tim họ chúng tôi vẫn là kẻ thù."

"Ngoài làng chúng ta, những bán nhân loại khác thường bị coi là kẻ thù,phải không..."

"Đó là lý do tại sao chúng tôi gửi rất nhiều người để giúp những công việc trong làng. Nó không dễ dàng gì cả."

"Nhưng chúng ta đã làm sáng tỏ được một số ít nghi ngờ của họ. Tôi vừa thấy họ chào cậu một cách bình thường."

"Điều này, chà, một số họ là những người dân và có những ký ức về các thành viên trong gia đình bị tấn công và sát hại. Hay những ký ức họ phải chịu thậm chí còn tồi tệ hơn."

Mặc dù làng Carne đã bị tàn phá bởi cuộc tấn công nhưng còn khoảng một nửa số dân làng còn sống sót. Mặt khác, rất nhiều các làng khác cũng đã bị các hiệp sĩ tấn công và mất đi một phần lớn số dân của mình.

Khi làng Carne bắt đầu được nhập cư, rất nhiều trong số họ là những người sống sót của các ngôi làng đó.

Cả hai người rơi vào im lặng.

Enri vươn vai lần nữa và nhìn lên bầu trời. Mặc dù chuông báo ăn trưa chưa vang lên nhưng có vẻ như cũng đến giờ rồi. Họ đã làm việc khá lâu trên cánh đồng, và giờ là lúc nghỉ ngơi.

"Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn trưa chứ?"

Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ, cô nhận ra rằng Paipo đang nở một nụ cười.

"Nó sẽ thật tuyệt vời, bữa ăn của Ane-san luôn luôn ngon tuyệt"

"Oh, nó không tuyệt như vậy đâu" Enri xấu hổ.

"Không, không tôi nói thật đấy. Giúp việc trên đồng cho Ane-chan là vị trí tranh giành nóng bỏng nhất trong chúng tôi. Đó là vì sau đó chúng tôi có thể thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành của cô."

"Ahaha, vậy tôi có nên làm bữa trưa cho tất cả mọi người không? Giống như bữa sáng vậy?"

Có một vài lý do khiến điều đó là rất khó làm. Ví dụ, làm cho hai mươi người sẽ khác so với ba người. Chỉ riêng việc thái các loại rau đã trở lên cực kỳ rắc rối. Ngoài ra, cô còn phải đảm bảo đủ phần cho mọi người, đó là một nhiệm vụ mệt mỏi. Tuy nhiên so với số lượng công việc khó khăn mà các goblin đang làm thì phần thưởng đó chẳng là gì cả.

"Oh, chúng tôi không thể bắt cô làm vậy được. Thêm nữa, việc thưởng thức bữa trưa tự làm của Ane-chan là một cái gì đó như đặc ân cho những người chiến thắng trong việc giúp đỡ cô."

Enri chỉ có thể cười để đáp lại các goblin nhỏ bé. Mặc dù cô biết việc các goblin phân công công việc qua trò kéo-bao-búa, Enri không chắc việc cô nấu thứ gì đó có thực sự xứng đáng để khen ngợi không.

"Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho bữa trưa chứ?"

"Ah, vậy sẽ thật tuyệt vời..."

Câu nói của Paipo bị gián đoạn giữa chừng khi cậu ta nhìn vào khoảng không với đôi mắt sắc sảo. Với một hơi thở sâu, chú goblin một lúc trước còn vui vẻ thoải mái nay đã trở thành một chiến binh kỳ cựu chỉ trong phút chốc. Enri đưa mắt theo Paipo vào khoảng không.

Những gì họ nhìn thấy là một goblin cưỡi sói đen. Cậu ta phi qua đồng bằng để đến ngôi làng với tốc độ cao.

"Đó là Kiumei..."

Trong quân đội Enri triệu hồi, có 12 goblin cấp độ 9, 2 goblin cung thủ cấp 10, 1 mage goblin cấp 10, 1 cleric goblin cấp 10, hai goblin cưỡi sói cấp 10 và một lãnh đạo goblin cấp 12. Tổng cộng là có 19 goblin.

Kaijali buổi sáng nay và Paipo đang giúp những việc lặt vật đều cấp 9, trong khi đó Kiumei, người đang mặc giáp da và mang theo một cây giáo là goblin cưỡi sói cấp độ 10.

Nhiệm vụ của các goblin này là tuần tra đồng bằng và hoạt động như các trinh sát.Việc các goblin này quay về làng báo cáo là một cảnh thường hay thấy.

"...Hình như là."

Tuy nhiên,lời nói của Paipo rất tệ.Nó khiến cô nghĩ rằng có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"...Cậu ta quay trở về sớm hơn. Hôm nay có lẽ cậu ta nên tìm mồi trong rừng mới phải...Có chuyện gì xảy ra sao?"

Sau khi nghe lời giải thích của Paipo,sự bất an tăng lên trong trái tim Enri, cô sợ rằng lại có một thảm họa đẫm máu nào đó đang chờ đợi họ.

Trong khi hai người họ im lặng chờ đợi, con sói lớn của Kiumei đã đến trước Enri. Từ việc thở gấp của nó, cô có thể đoán được họ đã vội vàng như thế nào để quay về đây.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe được câu hỏi của Paipo, Kiumei cúi người chào Enri từ trên lưng con sói và trả lời "Có chuyện gì đó đã xảy ra trong rừng:"

"...Cái gì?"

"Tôi không quá chắc chắn nhưng có vẻ nó giống như lần trước. Có rất nhiều thứ gì đó đang di chuyển dần về phía bắc."

"Có phải là các hiệp sĩ không?"

Enri vô tình ngắt lời hai người họ. Mặc dù cô bất lực để có thể thay đổi bất cứ điều gì, cô vẫn không thể phớt lờ cuộc trò chuyện. Enri vẫn chưa thể quên được nỗi sợ hãi khi ngôi làng bị tấn công.

"Có rất nhiều thứ không rõ đang di chuyển về phía bắc" họ đề cập đến việc tìm thấy dấu vết tiến quân của hàng ngàn người đến phương bắc. Mặc dù kích thước bàn chân tương tự con người nhưng đó là dấu chân trần nên cuối cùng họ kết luận rằng đó những thứ đó không phải con người

"Tôi không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào, nhưng tôi nghĩ nó khác với lần đó. Nếu các bạn hỏi, tôi sẽ trả lời rằng đã có chuyện gì đó đang diễn ra ở sâu bên trong khu rừng."

"Thật sao."

Sau khi nghe được, Enri vẫn không thể thở dài nhẹ nhõm.

"Vậy thì tôi tốt nhất lên thông báo việc này với chỉ huy."

"Được rồi.Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."

"Rất vui được phục vụ."

Sau khi vẫy tay với hai người họ, Kiumei thúc sói chạy đi. Enri vào Paipo nhìn cậu ta tiến dần vào cánh cổng làng đang chầm chậm mở.

"Vậy, chúng ta cũng quay lại chứ?"

"Phải rồi, đi thôi"

Sau khi rửa tay ở giếng nước,Enri và Paipo vừa quay trở lại nhà thì nghe được giọng một cô bé.

"Chào mừng trở lại,Onee-chan."

Cùng với giọng nói vang lên là âm thanh đá nghiền vào đá. Theo âm thanh về nơi nó phát ra, Enri thấy Nemu quay cối xay đá phía sau nhà.

Một mùi hăng hắc đến từ cối xay. Mặc dù nó tương tự với cái mùi bám vào tay Enri trước kia, lần này nó mạnh hơn nhiều đủ để người ta có thể ngửi thấy nó từ khoảng cách rất xa.

Nemu đã quen với mùi này, nhưng đôi mắt của Enri gần khóc khi chúng tấn công cô. Paipo đứng đằng sau và hình như không bị ảnh hưởng gì cả. Có thể mùi đó chỉ ảnh hưởng đến một số chủng loài hay có thể là bởi sẽ rất thô lỗ khi làm bộ mặt như vậy trước người tình em gái của cậu ta.

"Chị về rồi. Công việc thế nào? Em có xay nó lên như những gì chị nói không?"

"Mm, em làm rồi.Nhìn này."

Theo ánh mắt Nemu, cô nhìn thấy các loại thảo mộc được chất đống khi rời khỏi ngôi nhà nay chỉ còn sót lại một số ít.

"Nó không tuyệt sao? Không còn lại nhiều đâu"

Trước khi rời khỏi nhà, Enri đã yêu cầu Nemu nghiền chỗ thảo mộc này thành bột. Đó là bởi vì một số thảo dược có thể phơi khô và bảo quản nhưng phần còn lại phải nghiền nhỏ mới bảo quản được.

"Uwah, Nemu đã làm việc chăm chỉ trong hôm nay"

Enri mở rộng vòng tay để khen ngợi Nemu và một nụ cười thỏa mãn nở trên khuôn mặt cô bé. Có thể cô bé muốn được khen ngợi bởi Enri hay đơn giản là muốn giúp chị gái mình. Nemu cũng đã rất siêng năng và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các loại thảo mộc đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho làng Carne. Nó có thể xem là một món hàng xuất khẩu đặc biệt mà không cần nhiều nhân lực với một ngôi làng gần biên giới.

Cho rằng đó là một phương pháp quan trọng để có thể kiếm được các đồng tiền có giá trị, tất cả các cư dân làng Carne đều biết chút ít về thảo dược và nơi chúng lớn lên.

Enri thầm cân nhắc. Thảo dược từ làng Carne đem lại lợi nhuận vô cùng lớn. Tuy nhiên,họ chỉ có thể thu thập chúng trong một khoảng thời gian rất ngắn trước khi những bông hoa nở rộ và đó là thời gian ngôi làng có thu nhập cao nhất. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các nơi họ biết đều đã được thu hoạch, nếu họ tiến sâu thêm một chút vào rừng, họ có thể tìm được các loại thảo mộc mà chưa ai đụng đến.

Tất nhiên, khu rừng cũng là nơi các loài hoang dã sinh sống, nó không phải là nơi mà những người như Enri có thể đi dạo hay hạ trại ngoài trời. Tuy nhiên, giờ họ đã có những goblin và kinh nghiệm phong phú về cây cỏ của Nfirea. Nếu chỉ có cô nhận được những sự giúp đỡ đó,họ có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Sau một hồi do dự,Enri nói kế hoạch của mình với Paipo.

"Tôi muốn đến một nơi mới để hái các thảo dược,cậu có thể đi cùng tôi không?"

Nói một cách hợp lý thì Enri không cần phải tự mình đi .Tất cả những gì cô cần làm là ra lệnh cho các goblin- những người có thể tự chăm sóc cho bản thân, để vào Rừng Đại Ngàn thay cô. Tuy nhiên, những goblin cô đã triệu tập có một nhược điểm kỳ lạ.

Đó là họ không có khả năng để thu lượm các thảo dược, giết mổ động vật hay các công việc phân loại.

Tương tự như cách họ xử lý việc nấu ăn, thậm chí nếu cho họ một mẫu các loài thảo mộc họ sẽ không thể sắp xếp chúng với các loại thảo mộc giống hệt nhau ngay trước mắt. Điều đáng ngạc nhiên là họ dường như được sinh ra đã không thể làm hoặc học được điều đó như thể ai đó đã loại đi khả năng đó của họ vậy.

Vì vậy nếu họ được chỉ định để thu lượm thảo dược, những goblin cần một ai đó khác đi cùng họ.

"Nó sẽ ổn thôi, nhưng sẽ có một chút khó khăn cho Ane-chan khi đi cùng chúng tôi."

"Hm? Tại sao vậy."

"Hừm, như những gì Kiumei nói, có sự thay đổi gì đó sâu bên trong khu rừng. Nếu đúng như vậy, tình trạng trong khu rừng hiện giờ có lẽ rất hỗn loạn."

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Enri, Paipo tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

"Ngay cả những quái vật kỳ lạ cũng muốn mở rộng lãnh thổ của chúng. Nếu là vậy, sau một thời gian, lãnh thổ của chúng sẽ chồng chéo lên nhau, và điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự tàn phá. Vì vậy, cơ hội gặp mặt quái vật sẽ tăng lên và nó sẽ rất nguy hiểm. Nếu không may mắn, cô có thể phải đối đầu với thứ gì đó bên trong khu rừng. Ane-chan rất tốt bụng và can đảm, nhưng không cần đích thân đi vào nguy hiểm như vậy."

"Thật sao..."

Mặc dù cô không chắc chắn về việc tốt bụng và can đảm, đó có thể là cách nói thổi phồng của các goblin, Enri nghĩ.

"Nó cũng đã xảy ra những biến động lớn trước đó.Chuyện gì diễn ra ở đó vậy?"

"Tôi không biết.Có lẽ,chúng ta nên đưa những người quen thuộc với địa hình Đại Ngàn để kiểm tra...Nhưng nếu làm vậy, sự phòng thủ của làng sẽ yếu đi...ah, đúng rồi, sao chúng ta không thuê những mạo hiểm giả để kiểm tra nhỉ?"

"Nó sẽ rất khó đấy" Enri nói khi lông mày của cô nhíu lại. "Theo như những gì Enfi nói, giá cả để thuê các đội mạo hiểm giả sẽ rất cao. Kể cả khi các lãnh chúa của E-Rantel hỗ trợ chi phí, nó vẫn rất khó để một ngôi làng như chúng ta trả phí cho họ."

"Tôi hiểu rồi..."

"Thu thập thật nhiều thảo dược và bán chúng sẽ giúp một phần cho vấn đề này...hoặc nếu không tất cả những gì chúng ta có thể làm là bán đi vật phẩm nhận được từ Gown-sama"

Cô đã nhận được hai chiếc tù và từ Ainz Ooal Gown.Mặc dù một trong số chúng đã biến mất khi cô sử dụng,cái còn lại đang được giấu ở một nơi an toàn tại nhà Enri.

"Quên nó đi Ane-chan. Chúng tôi thích chị dùng nó hơn."

"Tất nhiên rồi, sẽ không bao giờ tôi bán nó."

Enri không muốn trở thành một người đáng khinh khi bán một vật phẩm được tặng từ thiện chí. Hiện giờ cũng xuất hiện những khả năng là không thể bán được nó đi, chính vì vậy cô quyết định không làm như vậy. Kể cả bây giờ họ vẫn đang nhận được sự giúp đỡ của hầu gái-người đã đưa các Golem đến làng. Vì vậy, cô sẽ không bao giờ làm một hành động vô ơn như vậy.

"Nhưng nó vẫn xảy ra vấn đề. Thảo dược chỉ có thể thu lượm vào mùa này, vì vậy mặc dù có nguy hiểm, tôi vẫn phải..."

Enri cười với Nemu -người đang có biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt. Cô không muốn làm tổn thương thành viên cuối cùng còn sống sót trong gia đình nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội để có thể kiếm được nhiều tiền. Mặc dù khi cô lựa chọn ưu tiên của mình, đó đã hoàn toàn là một sai lầm. Đúng hơn là cô sẽ đặt cược mạng sống của mình vì lợi ích của toàn bộ ngôi làng và hoàn trả các goblin- những người coi cô như chủ nhân.

Mình cần kiếm thêm nhiều tiền và xem xem loại vũ khí nào mình có thể mua cho các goblin. Giáp toàn thân hình như có thể bảo vệ tốt nhất. Lại nói về giáp toàn thân, người đàn ông hòa nhã mặc bộ giáp màu đen...tên ngài ấy là gì nhỉ?

Mặc dù cô không biết giá cả của áo giáp và vũ khí là bao nhiêu, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không phải là khoản tiền nhỏ. Lúc này Paipo giơ cánh tay trước Enri ra hiệu cho cô ngừng một lúc.

"Erm...Mặc dù đây chỉ là quan điểm của tôi, có lẽ chúng ta nên nói điều này với thủ lĩnh? Ane-chan không cần quyết định sớm như vậy. Tôi không muốn bị mắng bởi thủ lĩnh vì việc mở miệng ra trước khi suy nghĩ. Thêm nữa, tôi nghĩ Ani-chan chắc sẽ muốn tham gia vào việc này."

Ngay khi các rắc rồi nhồi nhét vào đầu Enri, một âm thanh ríu rít đáng yêu phát ra ở bên cạnh cô. Quay lại nhìn, cô thấy Nemu nhìn cô với khuôn mặt không hài lòng.

"Onee-chan, em đói, đi ăn thôi."

"Mm, chị xin lỗi. Đi rửa tay đi. Chị sẽ đi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng."

"Kay~"

Nemu trả lời một cách đầy năng lượng. Sau khi gỡ cối xay ra, cô bé cạo dám bột màu xanh vào cái vạc nhỏ. Enri quay vào nhà, tự hỏi nên chuẩn bị gì cho bữa trưa.

Phần 2

Enri đứng trước Đại Ngàn Tove. Tất nhiên cô không có một mình. Bên cạnh cô là các thành viên của đội quân Goblin.

Các Goblin được trang bị giáp xích, khiên tròn và dao phay được treo ở thắt lưng. Họ mặc áo ngắn màu nâu dưới áo giáp và đi giày ống da ở chân. Ở thắt lưng là là các vật phẩm nhỏ. Không ai nói rằng họ thiếu thốn về trang bị cả.

Các Goblin được vũ trang đầy đủ đang kiểm tra lại lần cuối các vũ khí của họ. Họ vuốt lên lưỡi dao để đảm bảo rằng nó đã được mài nhọn.

Mọi người được trang bị tốt nhưng mang theo ít hành lý.Đó là vì họ sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và sẽ không thực hiện một cuộc thám hiểm dài trong rừng.

Trong đội quân không phải ai cũng có nhiệm vụ bảo vệ Enri. Nhiệm vụ của họ là trinh sát triệt để các khu vực xung quanh và xác minh các thông tin do Goblin cưỡi sói đêm lại. Họ đã quan sát cẩn thận tình hình hiện nây trong Đại Ngàn. Để bảo vệ ngôi làng, các Goblin đã quyết định trinh sát xung quanh và các vùng nội địa.

Sẽ chỉ có ba Goblin đi cùng Enri.

Họ, và một người nữa: Nfirea. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc quần áo phù hợp cho việc thu thập thảo dược trong rừng.Với Nfirea đi theo, chuyến đi thu hoạch này chắc chắn sẽ thành công.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Enri, Nfirea quay lại hỏi "Có chuyện gì vậy?". Mặc dù Enri đã vẫy tay như muốn nói "Không có gì, không có gì", một Goblin đứng quanh đã để ý và tiến lại gần phía Enri.

Cậu ta là một Goblin có cơ thể rất cơ bắp và lực lưỡng, nó sẽ rất khó cho người khác để xem cậu là một Goblin.Cơ thể cậu ta được bảo vệ bởi giáp che ngực. Và thanh kiếm bản lớn cậu ta dùng được để phía sau lưng.

Cậu ta là Jugem, người chỉ huy các Goblin, cái tên được đặt theo một câu truyện cổ tích về một Goblin biệt kích gọi là "Jugem Juugem" của Enri. Tên của các kỵ binh, những người đã chiến đấu với cậu ta cũng được dùng để đặt tên cho các Goblin khác.

"Không nên có chuyện gì sai sót cả...làm sao vậy'

"Không, thật đấy, mọi thứ đều ổn cả. Tôi chỉ nhìn cậu ấy thôi"

"Được rồi, Ane-chan. Như những gì đã quyết định, tất cả chúng ta sẽ đi trinh sát khu rừng, vậy nên nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra và nếu chúng ta không đến đó kịp lúc... sẽ ổn chứ, phải không?"

Khuôn mặt dữ tợn của Jugem hiện lên sự lo lắng và cậu nhìn qua khuôn mặt Enri. Thấy vậy, Enri cười và trả lời.

"Ổn mà. Chúng ta sẽ không đi quá sâu và các cậu sẽ bảo vệ tôi phải không."

"Thật tốt khi nghe điều đó.."

Theo ánh mắt của Enri, Jugem nhìn vào ba Goblin đứng trước họ. Sau đó cậu ta hét lên.

"Này, ba thằng vô dụng kia. Các cậu tốt nhất không nên để Ane-chan có bất kỳ vết xước nào, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Ba Goblin, Gokoh, Kaijali và Unlai hét lên trả lời một cách đầy mạnh mẽ.

"Và Ani-chan, anh cũng sẽ bảo vệ Ane-chan phải không?"

Enri đột nhiên chú ý đến Kaijali, người không một có lý do rõ ràng nào đang uốn éo thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình.

"Ý cậu là tôi nên tiếp quản từ đây?...kah, tất nhiên rồi. Cậu có thể tin tưởng tôi để bảo vệ Enri."

Trong một thoáng, Enri tưởng tượng ra Nfirea cười rạng rỡ như muốn chứng minh tự tin của bản thân. Thái độ của cậu ấy hiện giờ rất khác so với thường ngày, và thành thật thì cô cảm thấy khá kỳ quái. Tuy nhiên đó có thể là chỉ là hứng thú của cậu về cuộc hành trình vào trong rừng.

Giống hệt một đứa trẻ vậy, Enri cười, cảm giác như cô là chị của cậu ấy vậy.

"Cảm ơn Enfi. Hãy bảo vệ tớ nhé."

Lạ thật, cậu ấy làm gì với tư thế đặt tay nên ngực thế...?Có chuyện gì với nó à?

"Ahh, một lần nữa...oh, chuyện đó, tớ đã chuẩn bị các vật phẩm giả kim thuật tự làm, vậy nên hãy để nó cho tớ."

Sau khi thấy nụ cười tỏa sáng của Nfirea,Enri lộ ra vẻ mặt tươi cười.

"Uh...mm. Nhờ cậu đấy."

"Ah, tốt rồi, mọi chuyện đã ổn...mặc dù. Thành thật mà nói, kể cả chúng ta không làm công việc nguy hiểm này, nó..."

Jugem quay lại nhìn Enri, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Enri bắt đầu cảm thấy phiền khi phải trả lời câu hỏi này quá nhiều lần, nhưng bởi vì cậu ta quan tâm đến cô, cô không thể làm lơ nó.

"Có thể, nhưng sự thật thì nếu không có thảo dược, chúng ta sẽ không thể kiếm được bất kỳ món tiền nào..."

"Vậy còn da thú thì sao? Chúng ta có thể lấy chúng"

"Đó không phải là một ý tồi, nhưng dược thảo vẫn có giá trị nhất."

Da động vật và thảo dược chữa thương có giá trị hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt giống như thiên đường và mặt đất vậy. Có một số loài động vật có bộ da rất giá trị, nhưng nó ở rắ xa va quý hiếm.

"Nếu Ani-chan có thể chia sẻ..."

"Chúng ta đang kết hợp nguồn thu nhập của mình và nhà Bareare. Chúng ta làm việc cùng nhau và phân chia các lợi ích đạt được. Chính vì vậy chúng ta không thể lấy tất cả cho mình được."

Giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn là nền tảng của cuộc sống trong làng Carne, 80% thu nhập của họ sẽ được dành ra cho lợi ích của cộng đồng. Đây cũng là lý do tại sao các hộ gia đình tham lam và ích kỷ không thể xuất hiện, bởi vì điều đó không bao giờ được cho phép.

Hai người họ bắt đầu nhìn sang Nfirea người đang thầm nói "Kaijali-san làm ơn hãy để ý tình hình va ngừng làm các tư thế kỳ quái đó đi..."

"Nếu trong trường hợp đó, vậy thì chắc chắn ...chà, nếu chị sống với An-chan, chị có thể không cần lo về vấn đề tiền bạc...nhưng...có vẻ như không gì ngăn cản được điều này rồi.."

Lời nói của Jugem dần dần mất đi hiệu quả của chúng. Cậu ta biết rằng sẽ không thể cản được Enri tiến vào Rừng Đại Ngàn Tove.

Mặc dù Enri không muốn làm khó cho Jugem và những người quan tâm tới cô, nhưng cô sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình.

Dù sao thì, cô đã quyết định dấn thân vào khu rừng mặc dù biết nó rất nguy hiểm bởi vì cô đã nghe thấy Jugem nói "Chúng ta không thể sửa chữa các trang bị được.".

Dùng đá mài cũng ổn, tất nhiên, nhưng bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí chỉ có thể làm bởi các thợ rèn lành nghề. Nghĩa là có một sự nguy hiểm ngầm đe dọa tất cả các Goblin. Nếu trang bị của họ bị hư hỏng, nghĩa là cuộc sống của họ bị đe dọa. Việc duy trì tốt các trang bị chiến đấu của họ là việc làm cần thiết.

Cô có thể làm gì cho họ, những người đã dùng cả cuộc sống để bảo vệ những thứ quý giá của cô? Cô không thể cứ trốn ở một nơi an toàn và tận hưởng những thành quả lao động của họ. Cũng như việc họ hi sinh tất cả vì cô, cô cũng phải làm tất cả những gì có thể cho họ. Đó là quyết định của Enri.

Các Goblin không chỉ là các những cận vệ của cô, Họ còn là những người bảo vệ ngôi làng. Nếu cô nhận định điều đó, cô có thể yêu cầu các dân làng góp tiền để sắm sửa trang bị cho các Goblin. Tuy nhiên, cô từ bỏ ý định này.

Không cần biết bằng cách nào, cô sẽ cố gắng để đền đáp các Goblin bằng chính nỗ lực của mình. Cuộc thám hiểm này chính là bằng chứng.

"Thông thường, việc làm an toàn nhất là xác nhận các vùng nguy hiểm trước khi tiến vào..."

Người làm gián đoạn từ phía sau là một Goblin pháp sư, Dyno

Cô là một Magic Caster ma lực hệ đội một chiếc mũ sọ người.

Trong tay cô là một quyền trượng thậm chí dài hơn cả người cô làm bằng xương một cách đơn giản. Cô mặc một bộ trang phục toàn thân kỳ cục để nhấn mạnh sự nổi bật của mình. Khuôn mặt cô mềm hơn so với các Goblin nam. Enri nhận ra điều này vì cô là chủ của họ nhưng nếu là người bình thường họ sẽ không thể nhận ra các chi tiết đó.

"Tuy nhiên, cậu không thể nhận định được những nơi an toàn phải không?"

"Mm, đúng vậy. Đáng buồn thay, chúng ta không thể làm điều đó. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là xác nhận khu rừng bình yên, nhưng kể cả làm vậy cũng mất rất nhiều thời gian. Và nếu chúng ta làm vậy khi trạng thái đang căng thẳng, nó sẽ mất càng nhiều thời gian hơn nữa.

Nếu họ làm điều đó, họ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội để thu thập các loại thảo dược như mong muốn. Sau khi nghe thấy lời nói của Dyno, một niềm tin chắc chắn dâng lên trong mắt Enri và khiến cô trả lời.

"Nó sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ không đi quá sâu và bên trong."

Sau khi nghe cô lập lại câu trả lời nhiều lần, Jugem nhận ra rằng cậu không thể thay đổi suy nghĩ của Enri. Thay vào đó, cậu nhìn vào ba Goblin sẽ đi cùng cô. Những gì cậu đang nói cũng giống như những gì nói trước đây.

"Chúng tôi không thể bảo vệ Ane-chan, vì vậy các cậu phải làm điều đó cho chúng tôi. Hãy bảo vệ chị ấy an toàn. Cả Ani-chan nữa."

"Hiểu rồi."

"An toàn nhất là khi tất cả chúng ta đi với nhau như bình thường. Chia nhau ra chỉ khi nào gặp phải rắc rối thôi."

Dyno thì thầm.

"Nếu làm vậy chúng ta sẽ có sức mạnh để chống lại kẻ thù, phải không?"

"Đúng vậy. Nếu bất kỳ con quái vật nào tiến đến ngôi làng, lựa chọn việc định cư tại khu rừng, thì sẽ rất phiền toái để tống khứ chúng đi. Một khi xây được tổ, chúng sẽ không bao giờ chịu rời đi. Kể cả có đuổi thành công thì chúng sẽ quay lại sau một thời gian."

Từ khi cán cân quyền lực trong khu rừng thay đổi, việc trinh sát Đại Ngàn Tove, đặc biệt là khu vực xung quanh làng, là một việc cực kỳ cần thiết.

Đây là lần đầu đầu tiên họ tiến sâu vào rừng. Lần đầu tiên cũng là lần nguy hiểm nhất. Tuy vậy, họ cũng chỉ có thể sắp xếp ba người theo bảo vệ Enri.

"Tốt, vậy thì đi thôi. Kết thúc ở đây và đến gặp Ane-chan nào."

Như phản ứng lại lời kêu gọi của Jugem, đội quân Goblin đồng ý với tiếng vang như sấm.

------------

Bên trong Đại Ngàn.

Mặc dù họ chỉ tiến vào khoảng 150 mét, nhiệt độ đã giảm xuống vài con số. Đơn giản là vì không có ánh nắng mặt trời chiếu ở đây. Điều này không có nghĩa rằng ở trong hoàn toàn tối tăm, Enri vẫn có thể thấy những gì đang diễn ra xung quanh cô. Nó giống như ở trong một căn phòng bật điều hòa tối đa vậy. Cứ như thế, Enri và bốn thành viên khác trong nhóm tiến dần vào rừng.

Lúc này, khu rừng được thống trị bởi sự im lặng. Ngoài những âm thanh nhẹ nhàng của cành cây lắc lư và tiếng kêu của các loài chim và thú thì không còn gì khác. Những bước chân của Enri và những người đồng hành với cô vang lên một cách ồn ào. Một nhóm khác do Jugem dẫn đầu đã tiến sâu vào tận bên trong, và không còn nghe thấy được nữa.

Enri và các đồng đội của cô thành lập một đội hình tam giác khi tiến sâu vào rừng. Ở trung tâm là Enri và Nfirea.

Rất khó để có thể duy trì một đội hình rộng trong rừng.thông thường họ chỉ đi một hàng nhưng với mệnh lệnh phải bảo vệ hai người họ,các Goblin đã khăng khăng làm thế này.Kết quả là họ mất đi tốc độ,nhưng đó là điều không thể tránh được.

Khi họ di chuyển vào sâu hơn bên trong, Nfirea bắt đầu nhìn về phía Bắc.

Cậu đang tìm kiếm kho báu ngủ sâu trong rừng- dược liệu .

Enri không phải là tân binh trong việc thu dược thảo. Cô biết về tất cả các loại thảo dược có thể uống hay bôi lên các vùng bị thương hoặc các loại thảo dược thường dùng trong việc chế tạo thuốc. Tuy nhiên trong lĩnh vực này cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Nfirea. Không chỉ quen thuộc với các loại thảo dược, cậu ta còn biết thứ gì có ích trong việc pha trộn dược phẩm.

"Tìm thấy bất kỳ loại thảo mộc hiếm nào không?"

Trong tất cả câu hỏi của Enri ,nó dường như là thứ cậu đang đợi. Những Goblin xung quanh tạo dáng của họ.

Lại một cơ bắp đôi nữa sao..đó là khuynh hướng hay cái gì vậy?

Enri nghiêng đầu và không nhận ra biểu hiện khó chịu mờ nhạt trên khuôn mặt Nfirea.

"Tại sao mình không bảo họ thôi làm các tư thế đó nhỉ...nó chẳng giúp tiếp thêm dũng khí gì cả. À, tấm rêu màu nâu ở kia thì sao?"

Quay ra nhìn, họ nhìn thấy rêu màu nâu Nfirea đã chỉ.

"Đó là Bebeyamokugoke. Khi trộn nó với thuốc chữa thương sẽ làm tăng thêm hiệu quả."

"Oh,thật sao? Tớ chỉ nghĩ đó là một thảm rêu bình thường và bỏ qua nó. Nếu không có Enfi, tớ sẽ bỏ lỡ nó hoàn toàn. Đúng những gì mong đợi từ Enfi."

"Thật sao, Ani-chan thật tuyệt vời. Nó có giá cao không?"

"Nó khá có giá trị...ah, đợi chút.Đừng nhổ nó. Những gì Enri và tôi hướng tới là thảo mộc đáng giá nhiều hơn thế. Nếu chúng ta không thể tìm thấy nó, chúng ta sẽ hái nó trên đường quay về."

"Tôi hiêu rồi. Nói cho cùng, với Ani-chan, khu rừng này giống như một kho báu vậy, sẽ rất dễ để kiếm được tiền. Ah~ với Ani-chan, tôi cảm thấy chuyện này dễ hơn nhiều."

Tư thế của các Goblin thay đổi.

"Đúng vậy, hm, có thể đó là sự thật. Một điều chắc chắn rằng, những người đi với tôi sẽ không phải có những khoảng thời gian khó khăn. Tôi khá tự tin về điều đó."

"Mmm. Enfi chắc chắn có thể làm điều đó."

Đột nhiên mọi người cảm thấy khó xử.

"Vậy, Ane-chan, đó là tất cả à?"

"Hm? Kaijali-san, ý cậu là gì?"

"Hm? Tôi thật ra, không có gì...ah...nghĩ về nó, có một câu hỏi tôi quên không hỏi. Chúng ta đang tìm loại thảo dược gì vậy?"

"Chúng tôi chưa nói sao? Nó tên là Enkaishi. Sau cùng thì chúng ta sẽ để cho Nemu nghiền nó."

"Ah, hóa ra là vậy. Hiểu rồi. Mặc dù, ngay cả khi anh mô tả cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ chẳng phân biệt được chúng. Dù sao thì, tiến lên thôi."

Từng bước một họ càng mạo hiểm hơn hơn khi đi sâu vào rừng.Khi càng tiến vào, mũi họ bắt đầu ngứa bởi mùi của các loài hoa trong rừng.

Không có dấu hiệu hoạt động của con người ở đây. Đắm mình tại nơi này, Nfirea cảm thấy nơi đây như một thế giới nơi con người yếu đuối và nhỏ bé. Cậu mở miệng nói.

"Hãy tìm xung quanh ở đây. Chúng ta nên tìm ở nơicó nhiều bóng râm và độ ẩm cao...có bất kỳ nguồn nước nào xung quanh đây không. Các thảo dược thường mọc ở gần chúng. Không có bất kì dấu hiệu của quái vật ở đây cả, thật là may mắn."

Với kinh nghiệm rộng lớn của mình về thực vật, Nfirea sẽ không dễ dàng mắc sai lầm...Enri và các Goblin trả lời thể hiện sự tán thành.

Cả nhóm đặt áp lực của mình xuống và gánh nặng của họ được giảm đáng kể.

"Ahhh...Ane-chan, chị có thể giúp Ani-chan một tay không?"

"Ah, phải rồi. Enfi chắc hẳn đã cầm đầy tay rồi."

Enri bước tới nơi mà Nfirea đặt hành lý xuống và giúp đỡ cậu trong công việc nặng nhọc.

"Cảm ơn Enri."

"Không có gì đâu Enfi, giờ tớ đang nghĩ tất cả những trang bị đặc biệt này thật tuyệt vời. Cậu cần nhiều thứ thật đấy..."

Liếc mắt nhìn, Enri nhìn thấy các Goblin gật đầu theo kiểu "tốt lắm, tốt lắm". Mặc dù cô rất ngạc nhiên vì sao họ lại trông hạnh phúc như vậy, cuối cùng cô vẫn quyết định rằng việc ưu tiên hàng đầu là hoàn thành các công việc này.

"Vậy, tiếp tục cuộc tìm kiếm thôi."

Sau một tiếng "Oh" phát ra từ cổ họng để giảm tiếng ồn ào, họ bắt đầu cuộc tìm kiếm. Các Goblin quan sát xung quanh trong khi Enri và Nfirea bắt đầu thu lượm các thảo dược.

Mặc dù đã chuẩn bị cho công việc khó khăn này, họ đã may mắn và sớm tìm thấy nơi phát triển của Enkaishi. Chúng mọc thành các thảm lớn ở trong vết nứt thân cây.

"Nó ở kia kìa. Chúng tôi thấy nó mọc ở ngay đó. Đúng như những gì đã nghĩ, thật là tốt khi đi cùng với Enfi."

"Không, không phải như vậy đâu. Chúng ta đã may mắn khi tìm thấy nó ở một nơi vắng vẻ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của quái vật ở đây ,nó sẽ thật sự khó xử lý."

Đối với hai người, một khối lượng lớn các loại thảo dược thế này không khác gì là một kho báu quý giá, nó giống như một ngọn núi nhỏ bằng tiền vậy. Enri chiến đấu với khát vọng cháy bỏng trong tim cô. Nơi đây thật sự nguy hiểm, sẽ tốt hơn là đặt long tham của cô sang một bên nhanh chóng hoàn thành công việc.

Enri quỳ xuống và bắt đầu nhổ trong khi chú ý đến gốc của thảo dược.

Giá trị làm thuốc của Enkaishi ở tại gốc của nó. Nhưng bạn không thể chỉ cứ kéo rễ của nó lên như thế. Loài cỏ này có sức sống rất mạnh và có thể mọc lại khi gốc của chúng vẫn còn. Nó có vẻ xấu hổ nhưng làm suy yếu giống thảo dược này { vốn được xem như là một thử thách để tìm ra nơi mọc của chúng } bằng cách thu hoạch hết sạch chúng thì chẳng khác gì giết chết con ngỗng đẻ ra quả trứng vàng.

Một mùi khó chịu xộc vào mũi cô khi nhổ nó lên, nhưng khi cô đã quên với điều đó, nó không ảnh hưởng đến công việc nhiều. Nếu so với gia đình Nfirea, mùi này chẳng khác gì thiên đường cả.

Cô nhổ thân của các thảo dược lên, giữ chúng dưới nách để không vô tình làm nát chúng, sau đó cẩn thận để nó nào trong túi. Nếu các Goblin đến giúp, họ có lẽ sẽ hoàn thành nhanh hơn nhưng họ quá bận với việc quan sát xung quanh. Enri không ngốc đến nỗi yêu cầu họ từ bỏ việc canh gác và đến giúp cô.

Nếu so sánh, phương pháp thu hoạch của Nfirea giống như một nghệ sĩ vậy. Cậu nhanh chóng nhổ chúng ra khỏi mặt đất một cách không ngừng nghỉ và không làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm thuốc của nó. Kỹ năng này thậm chí sẽ còn gây ấn tượng với những người chuyên thu thập thảo dược khác.

Enri âm thầm quan sát Nfirea, người đang nhìn các dược thảo với vẻ mặt chăm chú. Khuôn mặt quá quen thuộc với cô nay hình như đã thành người khác.

...Cậu ấy trưởng thành rồi

"...Có chuyện gì vậy."

Nfirea đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu ta hẳn cảm nhận được việc Enri đang đình chỉ hoạt động.

"Ah, chà, tớ chỉ nghĩ Enfi thật đáng kinh ngạc..."

"Thật sao? Tớ không tuyệt như vậy đâu. Tớ chỉ là một người nói nhiều khi nghiên cứu về cây cỏ thôi. Cấp độ này cũng chỉ là mức trung bình trong khóa học thôi."

"...Thật sao."

"Mình đoán vậy."

Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy và trong quãng thời gian trôi chậm chạp đó, số lượng thảo dược trong ba lô của họ tăng lên.Sau khi chất đầy hơn một nửa, các Goblin cúi xuống gần bên cạnh họ như thể để tìm nơi nào đó để lẩn trốn.

Thấy khuôn mặt bất ngờ của Enri, Kaijali lặng lẽ đưa ra dấu tay. Đây là một trường hợp khẩn cấp. Enri, người đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, vểnh tai lên để lắng nghe.Từ phía xa phát ra các âm thanh của thực vật bị đạp dưới chân.

"Đây là.."

"Có thứ gì đó đang tiến tới. Chúng đang tiến đến chỗ chúng ta...hoặc đúng hơn, có thể chúng sẽ dừng lại ở nơi này vì vậy chúng ta cần rời khỏi đây một lúc."

"...Vậy thì, chúng ta sẽ không cần các công cụ tạo âm làm mồi nhử hả."

"Đúng vậy Ani-chan. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không sử dụng đến nó. Có vẻ như tình hình sẽ càng xấu hơn nếu làm vậy. Giờ thì đi thôi."

5 người họ bắt đầu di chuyển ngược vè phía âm thanh, ẩn mình trong bóng râm của một cái cây gần đó. Họ không muốn đi xa hơn vì nó có thể tạo ra tiếng động lên trên cây cỏ. Nếu như những người kia chỉ tiến lên phía trước thì họ không cần phải mạo hiểm để tìm ra như thế.

Vì cái cây không đủ lớn lên nó không thể che cho tất cả họ. Điều tốt nhất họ có thể làm là cúi người xuống rễ của nó và hi vọng 5 người họ không bị phát hiện.

Như vậy, cả 5 người họ nín thở và cầu nguyện rằng nguồn gốc của âm thanh đó sẽ quay đi một hướng khác. Nhọ cái là chuyện này lại không xảy ra và người gây ra tiếng động cuối cùng cũng vào đến tầm nhìn của Enri.

"Ế??."

Một âm thanh kinh ngạc phát ra từ miệng Enri.

Đó là một con Goblin nhỏ rách rưới.

Cơ thể của nó bị bao phủ bởi những vết thương và chảy máu đầm đìa. Nó thở gấp và không đồng đều, mùi máu và mồ hôi của nó lan đi khắp xung quanh.

Mặc dù các Goblin khác đã nhỏ hơn con người, thằng nhóc Goblin này thậm chí còn nhỏ hơn các Goblin khác.Với Enri và các Goblin luyện tập kỹ năng quan sát, họ cùng đi đến một câu trả lời "Nó là một đứa trẻ.".

Đứa nhóc Goblin nhìn một cách sợ hãi về phía sau nơi nó vừa chạy đến. Không cần thiết phải lắng nghe các âm thanh đạp lên cây cỏ từ phía sau. Nhìn vẻ ngoài thì họ là thợ săn và con mồi.

Nó điên cuồng di chuyển bàn chân của mình, nấp mình vào bóng râm khác với Enri đang trốn.

"Đó là-"

"-Im lặng"

Gokoh không nhìn vào Enri khi ngắt quãng lời cô. Con mắt của họ không ngừng cố định lên các hướng nơi đứa trẻ tiến đến.

Chỉ hơn 10 giây sau, thợ săn đã xuất hiện.

Đó là một con quái vật khổng lồ giống như một con sói đen. Lý do tại sao họ có thể ngay lập tức nói nó không phải là một con sói bình thường vì các sợi dây xích quấn quanh cơ thể nó. Các sợi xích ngoằn nghèo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nó như thể chúng chỉ là ảo ảnh vậy. Trên đầu con thú mọc hai cái sừng.

Nfirea lầm bẩm tên con thú với chính mình.

"Barghest..."

Mặc dù không thể nghe thấy lời cậu, Barghest sủa lên như một con cờ hó. Sau đó, khuôn mặt của nó co lại. Đó là nụ cười tàn bạo chỉ một con thú mới có thể làm. Nó từ từ quan sát xung quanh và mắt của nó hướng về phía trên cây nơi thằng nhóc Goblin đang lẩn trốn.

Cũng giống như các loài thú săn khác, con Barghest có khả năng đánh hơi mùi máu. Nó dễ dàng đánh hơi thấy mùi máu đậm đặc của thằng nhóc Goblin.

Thật sự thì lý do tại sao đứa nhóc Goblin có thể chạy đến đây không phải vì nó có thể kháng cự được lại với con Barghest. Có lẽ con Barghest là một sinh vật tàn bạo hoặc nó là một con thú săn thích chơi đùa với thức ăn của nó.

Đột nhiên con Barghest dừng cử động, sự bất ngờ biểu hiện trên khuôn mặt nó và nó nhìn thẳng vào nơi họ đã thu thập thảo dược.

Ah-

Enri cúi đầu xuống. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo.

Đằng sau thân cây, Enri mở bàn tay của mình ra. Bàn tay cô có màu xanh lá và rải rác các mẩu thảo dược. Bên cạnh cô, Nfirea cũng như vậy.

Nhựa cây và nước của các thảo dược chúng ta vừa hái ...

Nó giống như thứ mà Nemu đã nghiền nát ở nhà. Mặc dù đối với mũi của họ nó không là gì cả nhưng mùi khó chịu mạnh mẽ vẫn lan tỏa vào trong không khí. Trái tim cô đập nhanh,Enri nghĩ đây là một phiền toái lớn.

"Nó bắt đầu di chuyển kìa. Nó hướng đến chỗ chúng ta sao? Nó không phát hiện ra chúng ta rồi, phải không?"

Unlai người đang dùng đôi tai của mình trên cành cây để lắng nghe, đưa ra một dấu tay để hỏi.

""...Cậu nói với tôi là nó không thể dùng mũi để đánh hơi phải không?"

"Anh có ý gì Ani-chan? Không phải những con quái vật như vậy có cái mũi rất nhạy sao...?"

"Chính là vì lý do đó" Nfirea nói như thể tự giải thích với chính mình.

Điểm mấu chốt là vì nó có một cái mũi quá thính, chính vì vậy mùi khó ngửi trôi nổi trong khu vực này đặc biệt hiệu quả khi chống lại nó. Con Barghest đang rối loạn trước mùi thảo dược trong tay và ba lô của Enri cùng với khu vực đã được thu hoạch. Càng tốt hơn là mùi thảo dược đã che dấu đi mùi cơ thể của họ.

Cũng có khả năng rằng con Barghest sẽ xé nát tất cả các thảo dược để bắt được đứa bé Goblin.

Mặc dù mùi hôi mạnh mẽ này ở khắp mọi nơi nhưng nếu họ chạy trốn một cách vội vã thì dao động không khí có thể làm con Barghest chú ý.

"Vậy thì hãy sử dụng thằng bé làm vật hi sinh. Chúng ta không biết con Barghest mạnh như thế nào và chiến đấu với nó mà không có các kiến thức thì quá mạo hiểm."

Lời nói lạnh lùng làm Enri nhìn vào mặt Gokoh.

Tuy nhiên những lời nói này rất hợp lý. Các Goblin đặt sự an toàn của Enri lên hàng đầu. Với suy nghĩ đó, tránh đi các cuộc giao tranh với ma thú là những gì được mong đợi. Họ sẽ hi sinh cả một người cùng giống loài mà không cần suy nghĩ.

Những gì cậu ta nói nếu phán xét theo mục đích của họ thì chẳng có gì sai cả.

Tuy nhiên, Enri ghét điều này. Kể cả khi họ không cùng chủng tộc, không giúp đỡ những người bạn có thể giúp sẽ là một sự hổ thẹn khi làm một con người. (Trans: Hợp cạ với Touch Me nè)

Ai mà biết được, nếu cô không phải là một cô gái ngớ ngẩn, người chưa bao giờ biết về sức tấn công của các Goblin và thiếu đi các giác quan nhận biết nguy hiểm thì cô có thể không suy nghĩ theo cách đó.

Enri nhìn những người khác. Các Goblin biết mong muốn của Enri. Họ chỉ không muốn nói nó ra. Cuối cùng Enri nhìn Nfirea.

"Enfi..."

"Haa...Tớ sẽ giúp. Ai mà biết được, đứa nhóc Goblin đó có thể là một nguồn thông tin có giá trị. Nếu chúng ta không tìm ra vì sao nó bỏ chạy đến đây, nó có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm cho ngôi làng."

Các Goblin nhíu lông mày.

"Có khả năng thua không?"

"Chắc chắn là có. Nhưng nếu nó là chỉ một con Barghest thì chúng ta rất may mắn. Nếu nó là một con Barghest lớn thì sẽ rất mạnh. Nhưng nếu nhin vào các chuỗi xích và cái sừng của nó thì tôi không nghĩ nó là loại đó. Nếu nó chỉ là một con Barghest thì chúng tôi chắc chắn sẽ thắng."

"Đợi một chút.Ane-chan sẽ đợi ở đây phải không? Chị nên tránh xa các nguy hiểm."

Enri nuốt nước bọt. Cô biết những gì cô vừa nói chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình và những lời ngu ngốc đó không chỉ gây nguy hiểm cho cô mà cho cả những người xung quanh nữa. Nhưng kể cả vậy, Enri vẫn nói.

"...Nếu chúng ta bỏ rơi một ai đó mà chúng ta có thể giúp thì khác gì là những kẻ xấu đang hành hạ đứa bé đó. Tôi không muốn trở thành một người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Làm ơn đi."

Kaijali người đang nghiêm túc quan sát biểu hiện của Enri thở dài như bị đánh bại. Cùng lúc đó, tiếng sủa kì lạ của con quái vang lên. Họ có thể nghe rõ những âm thanh của tiêng cười đầy chế giễu ẩn sau nó. Đáp lại là tiếng khóc tội nghiệp của đứa nhóc Goblin.

Không còn nhiều thời gian sự nhầm lẫn hay tranh luận nữa.

"Không còn cách nào nữa rồi. Anh em đâu thông nó."

Các Goblin dẫn đầu nhảy ra ngoài theo sau đó là Nfirea.

Enri cảm thấy trái tim đau nhói khi cô nhìn các chiến binh lao vào cuộc chiến chỉ để hoàn thành ước nguyện của cô.

Tất cả những gì cô có thể làm là quan sát họ từ phía sau.

Vì vậy, Enri nghĩ, ít nhất thì mình lên ở đây và quan sát họ mà không cho phép bản thân mất tập trung chỉ một giây nào.

Bốn người nhảy ra nhìn thấy con Barghest đè đứa nhóc Goblin dưới chân nó. Đứa nhóc có vẻ có thêm những vết thương mới nhưng chưa chết bởi vì con Barghest có thói quen xấu là đùa giỡn với thức ăn của nó.

Con Barghest dừng lại sau đó nó nhìn chằm chằm vào bốn kẻ mới nhảy ra và quay lại đứa nhóc Goblin. Có lẽ nó nghĩ con mồi kia đã đưa nó vào một cái bẫy.

"Này này đến đây cậu bé." Unlai nói khi dùng ngón tay chỉ vào nó. "Muốn chơi sao? Tao sẽ chơi với mày. Đến đây."

Con Barghest gầm gừ đầy đe dọa.

Theo tự nhiên Kaijali rút dao từ thắt lưng của mình. Các Goblin khác cũng làm theo.

"Không cần nghĩ nhiều đâu. Tao sẽ dạy cho con chó già như mày một trò mới. Bắt đầu với trò "Giả chết " thì sao."

"Ashaaa."

Như một sự phản ứng với lời đe dọa của các Goblin, con Barghest dẫm mạnh hơn và kêu lên những tiếng gầm giận dữ.

Mặc dù nó không thể nói,hành động của nó thể hiện một ý định rõ ràng. Tiến lên thì tao sẽ giết thằng nhóc này. Tuy nhiên-

"Tốt lắm. Tiến lên và giết nó đi"

Ba Goblin bỏ qua sự đe dọa của con Barghest và bước tới với những tiếng kêu đầy đe dọa.

Phản ứng bất ngờ này đem lại sự hoảng loạn trong mắt con Barghest.

Con Barghest không biết rằng các Goblin xuất hiện không phải là để cứu đứa bé. Chúng chỉ ở đây vì ước muốn của Enri thái độ của họ là "Miễn là chúng tôi đã cố gắng để cứu nó là đủ rồi."

Từ khi họ đã xác định chiến đấu, nếu họ không giết con Barghest thì Enri quý giá của họ có thể bị thương. Chính vì vậy, tốt nhất họ lên hạ gục con Barghest. Vì vậy nếu đứa nhóc bị sát hại thì sẽ làm lãng phí hành động đầu tiên của đối phương và họ có thể nắm bắt những hành động về sau của nó. Vì vậy các Goblin sẵn sàng để đứa bé chết.

Thấy được bản thân của mình phản chiếu trong ba chiếc dao phay, con Barghest hiểu rằng con tin đã vô dụng và ngừng chuyển động. Nó đang bối rối không biết có nên giết thằng bé dưới chân hay không.

Lấy mạng đứa bé quá dễ với nó. Nó chỉ cần một cú đớp. Tuy nhiên nếu nó làm vậy thì đừng hỏi tại sao phải đối mặt với vũ khí của kẻ thù.

Mối đe dọa tới tính mạng của nó dẫn đến việc con Barghest đưa ra quyết định của mình.

Bỏ qua đứa nhóc con Barghest ngay lập tức chớp lấy thời cơ tấn công.

Con Barghest nặng hơn Goblin. Nó hi vọng đè kẻ địch dưới thân và kết liễu chúng bằng cách cắn nát cổ họng với bộ răng sắc bén.

Tuy nhiên đây là sự lựa chọn ngu ngốc.

Con Goblin có thể dễ dàng lách khỏi cú tấn công và cùng lúc các Goblin khác ở bên trái và bên phải sẽ chém con Barghest với dao phay của họ.

Một lưỡi dao bị làm trệch bởi các sợi xích của con Barghest nhưng những cái khác lại chém trúng cở thể nó khiến máu vung vãi khắp nơi.

Cùng lúc đó một lọ thuốc nhỏ vỡ ra khi đập trúng chóp mũi nó.

"Shaaaa..."

Đám khí độc khó chịu làm tắc mũi và mắt khiến con Barghest gầm lên đau đớn.

Ngay cùng lúc đó ba cơn đau nữa lại chạy dọc cơ thể nó.

Nó có thể cảm nhận được rắc rối từ lượng máu đang chảy ra. Con barghest ứa nước mắt, tầm nhìn của nó run rẩy và mờ đi nhưng ngay lập tức nó di chuyển. Mục tiêu của nó là kẻ đã ném cái lọ- một con người.

Tuy nhiên con barghest chỉ đi được vài bước trước khi chân của nó mắc kẹt bởi một thứ gì đó dưới đất và nó không thể di chuyển.

"Lớp keo đó không giữ được lâu đâu. Hạ nó trong một đòn đi."

Phản ứng lại với giọng nói kia, các Goblin hét lên tiếng chiến trận và bắt đầu tấn công. Mặt khác, người kia phát ra một ma pháp mạnh mẽ hướng về phía nó.

"SHAAAAA..."

Con barghest dùng hết sức mạnh để cố gắng kéo chân nó lên từ mặt đất. Mặc dù chuyển động của nó bị chậm lại vì chân dính các lớp keo và bùn đất nhưng nó vẫn có thể chiến đấu.

Nhìn các Goblin đang tiến lại gần để thịt nó, con Barghest sử dụng trí thông minh vượt trội của mình { So với các con thú khác} để chấp nhận một sự thật rằng "Những con Goblin này rất mạnh mé."

Nó biết rằng những con Goblin này khác với những con nó từng biết - chúng là những kẻ có thể giết chết nó.

Con Barghest biết ba cách tấn công. Húc bằng sừng của. Đớp, đè kẻ thù xuống và cào bằng móng vuốt. Không giống như các Barghest mạnh hơn, nó không có bất kỳ một kỹ năng đặc biệt nào. Tuy nhiên nó vẫn còn một quân Át chủ bài.

Chiến thuật này sẽ hoàn toàn loại bỏ sự phòng thủ và nếu con Barghest thất bại nó sẽ trở thành cầy tơ 7 món. Nhưng bây giờ không phải thời gian để giữ nó lại nữa. Nó buộc phải sử dụng tất cả những gì nó có trước khi mất mạng.

Con Barghest rú lên hoang dại, kiểm tra sự tiến tới của các Goblin xung quanh.

"[Gia cố phòng ngự]"

Câu thần chú đến từ phía sau,được sử dụng bởi một con người , khiến áo giáp của các Goblin phát sáng rực rỡ. Con Barghest hoảng sợ nó đoán rằng đó là một phép thuật tăng sức mạnh, trái lại các Goblin trước mặt nó thì cười nhe răng.

Có lẽ nó đã làm họ cẩn thận hơn, nhưng với áo giáp đã được gia cố, các Goblin vẫ tiến lên như một. Đó có lẽ được gọi là một hành động ngu ngốc nhưng cũng có thể nói đây là một bước đi dũng cảm để nhanh chóng kết thúc một cuộc chiến lâu dài.

Đây là những gì đã xảy ra - nhưng con Barghest không hề mong chờ điều đó từ chúng.

Nếu con Barghest có thể thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt giống như con người, thì nó đã tự mỉm cười với chính nó.

Các chuỗi xích trên cơ thể nó phát ra các âm thanh như một con rắn. Sau đó các chuỗi xích gắn liền với con Barghest đột nhiên chuyển động.

Xiềng xích dày và thô bắt đầu quay tròn với một sức mạnh to lớn.

Kỹ năng đặc biệt [Bão xích] sẽ gây các vết thương nghiêm trọng lên các Goblin, nếu không giết chết chúng ngay lập tức.

Con Barghest đặt cược tất cả cho điều này. Đây là một bước đi lớn chỉ sử dụng được một lần trong ngày và sau khi các chuỗi xích được sử dụng thì nó sẽ không thể sử dụng chúng như áo giáp trong vòng ít nhất 10s. Rủi ro là rất lớn.

Cuộc tấn công bất ngờ này làm mất tập trung của các Goblin một vài giây.Đây là một sai lầm chết người.Tuy nhiên-

"Nằm xuống.."

Một mệnh lệnh như sấm cắt qua không khí truyền tới trước khi các sợi xích tấn công.

Con Barghest đã đánh cược mọi thứ vào cuộc tấn công này, nó nhìn về phía con người đã hét và mắt mở to.

Đã quá trễ để đám Goblin có thể tránh được đòn tấn công, chúng khôn ngoan nằm xuống dưới đất, như thể giọng nói đó đã tiếp cho chúng một liều ma túy vậy.

Con Barghest nhìn chằm chằm vào kẻ chỉ huy, người đứng đằng sau một "Magic Caster".{Enri đấy}

Ngay sau đó chân trước và sau của nó bị cắt đứt ra khỏi thân thể.Nó rú lên đày đau đớn.Nó cố khôi phục lại các sợi xích và nhe răng ra đe dọa Nhưng các Goblin không hề dừng lại.

"Ani-chan không cần hỗ trợ phép thuật đâu.Để an toàn hãy đặt một ma pháp báo động xung quanh nơi này."

Con Barghest biết mình đã thua và cố gắng chạy trốn.

Cơ thể dẻo dai bình thường của nó nay đã trở lên nặng nề và chậm chạp.Đó là điều tất nhiên khi 3 trong 4 chân của nó đã đi hầm thuốc bắc. Mặc dù vậy con Barghest vẫn cố gắng bỏ chạy.

Nhưng những Goblin thì nghĩ khác.

Máu dính đầy lên thảm cỏ xung quanh và mùi hôi thối của xác chết át đi mùi hương cây cỏ.

Các Goblin quan sát thằng nhóc từ nơi họ đứng với dao phay đầy máu trong tay, dưới chân đầy máu và nội tạng từ xác con Barghest.

Đứa nhóc bị thương rất nặng và mất đi khả năng chạy trốn nhưng nó vẫn cố gắng trốn lên một cái cây gần đó.

"Hey, các người là ai? Các người từ bộ lạc nào?."

Những Goblin nhìn nhau, họ phân vân nên đáp lại thế nào với câu hỏi của đứa trẻ vừa sợ hãi vừa ngờ vực này.

Những Goblin thì thảo luận nên tỏ thái độ nào để có được nhiều lợi ích nhất và nên tiết lộ những thông tin nào, nhưng Enri cảm thấy có một vấn đề cần giải quyết trước.

"Chúng ta cần chăm sóc vết thương cho cậu bé. Làm gì đây Enfi?"

Đứa nhóc bị thương rất nặng và mất rất nhiều máu. Nếu để nó một mình, chắc chắn nó sẽ chết. Mặc dù Enri không có một ý tưởng nào để giúp nó, cô hy vọng người bạn thơ ấu của cô biết phải làm gì.

"Những thảo dược thông thường có thể cầm được máu nhưng không có tác dụng chống lại việc mất máu.Tuy nhiên..."

Nfirea bắt đầu lục lọi túi của mình.

"Đây là lọ thuốc hồi máu mới được tạo ra. Tớ muốn đưa tận tay nó cho Gown-san, nhưng...cậu bé có thể cho anh xem vết thương được chứ?".

Nfirea bước về phía trước, lấy ra một lọ potion từ áo choàng của mình.

"C-chờ đã,thứ chất lỏng nguy hiểm này là gì? Thuốc độc sao?".

Sự thù địch thoáng qua khuôn mặt sợ hãi của đứa trẻ khi nhìn thấy lọ thuốc màu tím. Đối với Enri- kể cả Nfirea- đây là một hành động tự nhiên. Lọ thuốc này nhìn khá giống thuốc độc nếu cậu không chú ý. Tuy nhiên, các Goblin lại rất khó chịu với những lời nói của đứa bé, họ lập tức mắng nhiếc nó.

"Oi, thằng vô dụng kia. Ane-chan và Ani-chan là người đã quyết định cứu chú mày. Chú mày nên ăn nói cẩn thận đấy. Đây chỉ là muốn tốt cho chú mày thôi, hiểu chưa?"

Thằng nhóc quay sang nhìn lưỡi kiếm khua trước mặt mình. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nó biết rằng chọc tức đám Goblin trước mặt nó là một hành động dại dột. Đứa trẻ cúi xuống chán nản như vừa bị gấu đá.

Enri cảm thấy tốt hơn là không nên đe dọa đứa trẻ nhưng cô biết Goblin có luật lệ riêng phải tuân theo. Đối với một con người hiền lành như cô thì những luật lệ đó không tốt lắm.

"Xin lỗi."

"Ah, không sao cả. Đừng lo lắng."

Khi trả lời, Enri đã bôi lọ potion lên người đứa trẻ. Các vết thương khép miệng một cách nhanh chóng.

"Uuuoooh. Đây là gì? Màu sắc rất xấu nhưng nó thật tuyệt vời."

Cậu bé cảm nhận được những ánh mắt của các Goblin xung quanh và bắt đầu run rẩy.

"Ah...không, cảm..cảm ơn..a..anh rất nh..nhiều..."

"Oh, trông giống như thằng vô dụng này biết cách cư xử rồi đấy."

"Tốt lắm. Bằng cách này, tôi có thể nói với Gown-san rằng thí nghiệm đã hoàn thành mà không còn một vướng mắc nào nữa."

Nfirea nhìn xung quanh, trông ngóng một sự tán thành. Enri và các Goblin khác, những người hiểu ý cậu, đều gật đầu.

Lọ potion mà Nfirea đã tạo ra được làm từ các nguyên liệu được cung cấp bởi một Magic Caster vĩ đại Ainz Ooal Gown, người đã cứu làng Carne. Không chỉ không cần phải chi tiền cho việc nghiên cứu, cậu thậm chí còn nhận được tất cả những nguyên liệu cần thiết. Với những thứ đó, ý nghĩa và giá trị của lọ potion mà cậu tạo ra rõ ràng rất dễ hiểu.

Sự thật là Nfirea đã quyết định mạo hiểm sử dụng nó lên bản thân nhưng cuối cùng cậu cũng vượt qua được nó như một bằng chứng cho tác dụng của lọ thuốc.

Nếu mình giải thích cho Gown-san sau việc này, chắc ngài ấy sẽ cho phép làm điêu đó...Dù sao thì thử nghiệm cũng là một điều cơ bản của một dược sĩ.

"Anh đã sử dụng tôi như một con lơn thí nghiệm."

Không thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói, thằng nhóc thở hổn hển vì cú sốc, trong khi Nfirea và Enri cười đáp lại. Đây là một hành động rất đỗi bình thường từ những người không hiểu rõ tình hình.

Mặc dù hai người họ đã cố gắng để mỉm cười đáp lại, những người khác có mặt xung quanh thì không dễ tha thứ như thế. Các Goblin đứng cạnh không thể kìm lén cơn giận của mình xuống và nói những câu như "Thằng ranh con chết tiệt" và nhiều thứ khác nữa.

Enri giơ tay lên để cố giữ họ bình tĩnh. Hành động tự nhiên này không có tác dụng gì với thằng nhóc. Vì nó chỉ là một thằng nhóc nên nó không làm những hành động gì quá đáng cả.

"Thôi, nếu Ane-chan nói vậy...dù sao thì, chúng ta nên đi thôi.Ai biết được có con quái vật nào khác bị dẫn đến đây bởi mùi máu hay không."

"Và, mặc dù chúng ta chiến thắng...Ane-chan. Làm ơn đừng làm những thứ như vậy nữa, được không?Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ chị."

"Đúng là nguy hiểm thật.Tuy nhiên nghe được giọng nói của Enri như thế càng làm tớ sợ hơn."

"...Chà, cũng nhờ giọng nói đó mà chúng ta bây giờ vẫn ổn- này, thằng rẻ rách kia, mày tốtt nhất không nên chạy trốn đấy. Chúng tao có rất nhiều câu hỏi cho mày và nếu mày muốn về nhà yên lành thì tốt nhất nên trả lời thành thực vào."

"Unlai-san.."

"-Ane-chan, đây cũng chỉ là vì lợi ích cho ngôi làng thôi...ra đây thằng nhóc."

Thằng bé từ từ đứng dậy.Vì vết thương đã được chữa lành nên nó di chuyển khá dễ dàng, nhưng tính cách bướng bỉnh làm bước chân nó chậm lại.

Gokoh, người đang cầm con dao nhuốm đầy máu, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Enri quay sang Nfirea để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên cậu thầm lắc đầu. Khi cô quay đầu lại nhìn các Goblin, cô thấy được sự đanh thép trong đôi mắt họ, vì vậy cô chỉ còn biết im lặng.

"...Ane-chan đừng lo lắng, tôi sẽ không giết thằng nhóc ấy. Tôi chỉ muốn hỏi nó về những sự việc đã diễn ra. Với lại,chị không nghĩ rằng nó sẽ chết nếu chúng ta để nó ở đây sao?"

Có vẻ như những câu hỏi đó nhắm vào đứa nhóc Goblin nhiều hơn là vào cô. Thằng nhóc có vẻ hiểu được điều đó và sự kháng cự trong trái tim nó phai nhạt dần.

"Tôi hiểu rồi...Tôi sẽ không bỏ chạy đâu.."

"Vậy thì tốt. Vậy thì chúng ta nên đi thôi. Nhóc,mày có thể xác nhận rằng chỉ có một con Barghest không?"

"...Tôi không thể. Ngoài chúng ra, có rất nhiều các loại quái vật khác. Tôi không biết có bất kỳ ai khác đuổi theo tôi không. Và tôi không phải là nhóc. Tôi là Agu, con trai thứ tư của Ah, của tù trưởng bộ tộc Gigu."

"Agu-kun,hmm."

"Tôi nghĩ rằng "Nhóc" là đủ cho nó rồi."

"Chúng ta sẽ bàn điều này sau. Đây không phải là thứ quan trọng để tranh luận ngay lúc này. Kể từ khi Agu muốn chúng ta sử dụng tên của nó thì có lẽ chúng ta nên làm thế để xây dựng sự tin tưởng giữa hai bên."

"Ani-chan trưởng thành thật. Vậy thì hãy thu thập đồ đạc và rời khỏi đây thôi."

Theo lời nói của Kaijali , cả nhóm yên lặng di chuyển trong khi quan sát cẩn thận xung quanh. Bầu không khí nặng nề quanh họ có thể nhìn thấy ngay cả bằng mắt thường.

Mặc dù Enri muốn làm dịu đi thái độ trong cuộc nói truyện, nhưng khu rừng không phải là nơi dành cho con người. Cô không thể hành động nặng nhẹ ở đây, đặc biệt là trong khi có thể có thứ gì đeo bám phía sau họ.

Sự căng thẳng dường như tan ra khi họ bước ra khỏi bóng tối của khu rừng, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng và yên tâm. Lúc này họ cảm thấy như cuối cùng đã quay trở về thế giới nơi họ đã sống vậy.

Nfira đi bên cạnh Enri phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Bước chân của những Goblin đã bớt đi sự căng thẳng, nhưng Agu thì vẫn vậy. Thằng nhóc có vẻ bối rối khi nhìn thấy ánh mặt trời và không gian rộng lớn, tất cả đều được biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta. Có vẻ như nó đã ở quá lâu trong bóng tối, nơi nó lớn lên.

"Kia, ngôi làng ở kia kìa."

Khuôn mặt của Agu nhăn lại khi nhìn theo ngón tay của Enri về phía xa.

"Cái gì? Những bức tường đó? Nó giống với Lăng mộ của sự hủy diệt."

"Lăng mộ của sự hủy diệt." (Trans: Chắc cái mộ giả mà Aura đang xây theo lệnh của Ainz)

"Đúng vậy. Đó là nơi rất đáng sợ mới xuất hiện ở Đại Ngàn. Bất kỳ ai đến gần nó đều chết. Họ cũng nói rằng có những Undead ở đó."

"Cậu nói rằng bất kỳ ai đến đó sẽ chết vậy tại sao cậu lại biết về nó."

"...Trong khi Lăng mộ của sự hủy diệt đang được xây dựng, những người dũng cảm của bộ lạc chúng tôi đã đến đó và nhìn thấy những skeleton đang xây dựng nó."

"Cậu có biết điều gì khác không."

"Không, tôi xin lỗi nhưng điều này quá mới mẻ với chúng tôi. Nếu chúng tôi đi quá sâu vào rừng, chúng tôi sẽ gặp phải những quái vật mà ngay cả boss của tôi cũng không thể đánh bại. Chính vì vậy, chúng tôi cố gắng để không đi quá xa."

"...Hey, bộ lạc của các anh ở đâu? Các anh là những Goblin mạnh hơn bất kỳ các Goblin khác mà tôi đã từng nhìn thấy"

Agu lén nhìn Enri sau đó lầm bầm về điều gì đó "Thông thường con người là..." với chính mình.

"Các anh phục vụ con người sao?"

"Có gì lạ à? Không phải là rất bình thường khi làm việc cho những người mạnh hơn mình sao?"

"Nhưng những người mạnh...không ý tôi là, tôi từng nghe nói rằng loài người có kẻ yếu người mạnh..nhưng chị là một người phụ nữ phải không? Và người có mái tóc che hết khuôn mặt này là đàn ông phải không."

Enri nghe được câu lẩm bẩm đồng ý từ Nfirea.

"Enri, tớ nghĩ đứa bé này chưa nhìn thấy con người bao giờ. Vì hầu hết những gì nó biết là do có người kể cho nghe. Ngoài ra...cũng rất khó để Goblin có thể nhận biết được vẻ bề ngoài của chúng ta."

"Chà,quần áo của chúng ta...khác nhau..."

"Như những gì đã nói, cậu ta có vẻ không biết nhiều thứ về điều này. Không phải tất cả các Goblin đều mặc giống nhau sao? Đôi khi có những Goblin văn minh có một đất nước của riêng chúng, nhưng có vẻ cậu ta không nằm trong số đó."

Enri hiểu, nhưng khi cô nghĩ về nó, cô chợt nhận ra rằng chưa trả lời câu hỏi của Agu.

"Đúng vậy, tôi là một cô gái."

"vậy chị là một Magic Caster sao?"

"Không phải, có vấn đề gì với nó sao.?"

Một biểu hiện rối loạn trên khuôn mặt của Agu.

"Tôi là một Magic Caster ma lực hệ." (Arcane ko dịch được nên chém bừa)

"...Hai người là vợ chồng phải không?"

"Ehhh?"

Cả hai người họ đông thanh kêu lên.

"Không ,ý của tôi là bình thường, người vợ có thể sử dụng sức mạnh của chồng mình và quyền lực của họ...không phải như thế sao?"

"Không, không phải tất cả đâu.."

Đám Goblin xung quanh có vẻ như muốn nói điều gì đó để đáp lại câu từ chối kiên quyết của Enri nhưng tất cả những gì họ làm là nhún vai trong im lặng.

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người phụ nữ này lại mạnh nhất?"

"Bởi vì..."

"...Này, có thể chờ cho đến khi quay trở về làng không?"

Có người trả lời lại lời gợi ý của Enri với câu nói "Đúng vậy~ Đây là một ý tưởng tuyệt vời đấy, -su"

Một người phụ nữ không đi theo họ suốt thời gian qua.

Mọi người kêu lên trong ngạc nhiên và quay lại nhìn nơi âm thanh phát ra.

Những gì họ thấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp. Cô có hai bím tóc và làn da màu nâu. Mặc một bộ trang phục mà cô ấy tự gọi là đồng phục hầu gái và đeo một vũ khí lạ mắt ở trên lưng.

Cô là một người đáng ngờ nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc với họ.

Lupusregina Beta.

Cô ấy là một hầu gái phục vụ dưới quyền Ainz Ooal Gown vị cứu tinh của làng Carne (Trans: Khổ quá nhắc đi nhắc lại) và cô cũng là người chịu trách nhiệm cho việc cung cấp các vật phẩm và thiết bị hóa học cho nhà Bareare, cũng là người chỉ huy các Golem đá. Tính cách vui vẻ và vô tư khiến cô rất nổi tiếng với dân làng.

Tuy nhiên cô có một thói quen xấu là hay xuất hiện một cách đột ngột như ban nãy. Dân làng tin rằng đó là một điều tự nhiên khi cô hầu gái phục vụ dưới quyền một Magic Caster vĩ đại cũng biết sử dụng phép thuật của riêng cô, Enri cũng đồng ý với quan điểm này. Nhưng kể cả vậy, xuất hiện một cách đột ngột như thế thật sự khiến người khác sợ hãi.

"Lupu-san, từ đâu mà...?"

"Thật sao En-chann. Tớ đã đi theo các cậu ngay từ đầu mà~su. Lạ thật, mọi người không để ý sao? Tớ nghĩ rằng mọi người đã lờ đi tớ bởi vì tớ không có xuất hiện."

"Eh? Ehhhh?"

Mặc dù câu nói như đùa giỡn nhưng giọng của cô ấy lại rất nghiêm túc. Enri nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ."

"Vậy thì-Lupu-nee, chị có thể dừng đùa giỡn không?"

"Uwaaaaa~ mọi người nghĩ tớ chỉ là một Joker thôi à~su. Các chàng trai hãy nhớ đến tôi~ahh. Dù sao thì tớ cũng chỉ đùa thôi~su. Đừng để ý, đừng để ý~su."

Sự im lặng quay trở lại cho đến khi một người nào đó thở dài một cách mệt mỏi "Haaaa"

"Hừm. Có vẻ như mọi thứ đều bình thường. Vậy thì chú Goblin nhỏ bé này là ai vậy?...Có, có thể nào..."

Enri cảm thấy những Goblin ở giữa cô và Lupusregina đang khó chịu.

"Fufu-Enfi-chan, cậu bị cắm sừng bởi một Goblin sao? Fufufufu."

Khi mắt mọi người trở lên đờ đẫn và thiếu sức sống, Lupusregina cười lớn lên.

"Vậy đây là tất cả những gì xảy ra sao~su. Một tình yêu ngây thơ, thuần khiết của một chàng trai bị chà đạp như thế này sao~su. Ah, thật hỗn loạn làm sao~su. Fuha...Được rồi, không đùa nữa, chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?"

Cơ thể của Agu run lên dữ dội như thể đang nhìn thấy một con quái vật vậy.

Enri có thể hiểu tại sao. Biểu hiện vui vẻ của Lupusregina thay đổi không ngừng. Khi mà nụ cười thay đổi, nó sẽ tiết lộ gương mặt thật của Lupusregina, thứ kinh hoàng đó khác xa với các biểu hiện ban đầu của cô.

"Aw, đừng lo lắng , tôi sẽ không ăn cậu đâu~su. Không sao mà-su. Thôi nào, kể cho Onee-chan tất cả sự việc đi~su"

"Lupu-nee. Chúng ta nên nói chuyện này sau. Được không?"

"Oya? Hm, hình như mình có nói tới một điều như thế~su"

"..."

"...Ah. Tôi hy vọng Beta-san có thể đưa lọ potion này tận tay cho Ainz-sama. Nó mới được điều chế nhưng tác dụng của nó đã được chứng minh và thử nghiệm."

"...Oh? Enfi -chan cuối cùng cũng tạo ra nó sao?"

"Đúng vậy. Đáng tiếc thay nó chưa hoàn toàn thành màu đỏ nhưng tôi nghĩ là chúng ta đã đạt được một bước đi đáng kể."

"-Chà, nó thật tuyệt vời. Tớ chắc chắn rằng Ainz-sama sẽ rất vui khi nghe được điều này."

Tại thời điểm đó, thái độ của Lupusregina dường như đã trở thành một người bình thường và không dở hơi hay vô tư như trước. Tuy nhiên nó chỉ kéo dài một vài giây trước khi cô tưng tửng như cũ.

"Ahhhh, thật tuyệt vời làm sao, đây quả thật là một ngày tuyệt vời để ghé thăm~su. Thêm nữa, không cần gọi mình là Beta đâu. Lupusregina là được rồi-su. Chỉ riêng cho cậu thôi~"

Cùng với sự hăng hái của Lupusregina, họ tiến vào cổng làng.

Các dân làng không nói gì cả khi nhìn thấy một Goblin nhỏ lạ mặt. Có thể nói rằng họ không lo lắng hoặc cũng có thể nói là họ tin tưởng vào Enri. Cô đã trở thành một cái gì đó như gia đình của các Goblin, những người bảo vệ ngôi làng.

Họ đi vào trong làng và vượt qua nhà Enri. Điểm đến của họ là ngôi nhà của các Goblin.

"Xin lỗi một chút. Tớ sẽ gọi Brita-san đến đây để nghe những gì Agu nói."

"Nghe ổn đấy Ani-san. Cô ấy đã vào trong rừng để luyện tập trở thành một "Ranger", vậy lên sẽ tốt hơn nếu để cô ấy nghe thăng nhóc nói...Vậy chúng ta sẽ làm gì đây, Ane-chan?"

"Eh, Tôi ư"

Enri giật mình vì không nghĩ tên cô sẽ bị nêu lên trong cuộc nói chuyện. Vì không có lý do gì để phản đối nó, cô chỉ đơn giản là gật đầu.

"Mm. Mặc dù sẽ làm phiền cô ấy nhưng tôi hi vọng cô ấy có thể được nghe những gì Agu nói. Gặp lại cậu sau,Enfi."

.Sau câu nói "Đã hiểu", Nfirea rời đi.

"Mặc dù đợi ở đây cũng tốt...nhưng có lẽ tôi nên đi pha đồ uống."

"Ý kiến hay lắm~su. Tớ khát lắm rồi~."

"...Lupu-nee, không phải chị là hầu gái sao? Nó có nghĩa là chị biết làm rất nhiều đồ uống ngon phải không.?"

"Chẹp, tui là một hầu gái của Ainz-sama và các Đấng Tối Cao khác, vì vậyyyy...Tui không muốn làm việc cho bất kỳ một ai khác cả~su. Tui chỉ muốn lười biếng mà thôi su~. Chúng ta không nên nói về công việc hay các thứ liên quan nữa."

"Vậy sao...tiếc thật đấy."

Mặc dù cuộc nói chuyện giữa Unlai và Lupusregina có vẻ khá bình thường, Enri vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Trong khi nói chuyện, họ đã đến nhà của các Goblin.

Đây là một ngôi nhà với cái sân rộng đủ để trồng trọt và nhốt những con sói, căn nhà khá rộng, đủ chỗ cho 20 người cùng ở. Đây chính là nơi các Goblin luyện tập và để vũ khí của họ.

Các Goblin mở cửa và dẫn đường cho Enri và Lupusregina.

"Fueee. Mình không biết có những nơi như thế này đấy~"

"Hmm? Lupusregina-san cậu không vào sao?"

"You yup~ tớ không thể vào nhà nếu thiếu lời mời được. Đó chỉ là một vấn đề nghi thức thôi chứ không phải là tớ không thể vào. Tớ đoán chỉ có một người mới làm những hành động kỳ quặc đi vào huyền thoại như thế là Flatchest-san thôi~"

"Flatchest-san...?"

"Đúng vậy, Enri chan. Đó là tên của một người phụ nữ xinh đẹp bi thảm. Well, không có nghĩa là người phụ nữ đó không thể đi vào. Cô ấy ở trong những thần thoại và ca dao dân gian- Weeeeeell, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Chúng ta ở đây để nghe những gì chú bé Goblin này nói phải không?"

"Ah, đúng rồi. Vậy thì về đồ uống...ehm, nước ép thảo dược và trái cây thì sao? Có cả trà đen và nước Hyueri nữa..."

Agu và Lupusregina trông hoàn toàn không hiểu gì về câu hỏi của Unlai vì vậy Enri giải thích giúp cậu ta.

"Hyueri là loại trái cây lai giữa cam và quýt, nếu cậu cắt nó ra và ngâm vào nước thì sẽ có mùi vị rất tốt. Còn trà cỏ đen thì hơi đắng một chút."

"Vậy thì cho tôi một nước Hyueri nhé."

"Nước ép Hyueri cho tui nữa~"

"Được rồi. Ane-chan thì sao?"

"Tôi nghĩ tôi cũng lấy nước Hyueri. Và ...nếu đi rửa tay thì sao vì chúng ta sẽ sử dụng tay để uống nó."

"Ah, tất nhiên rồi. Này, nhóc-ý tôi là Agu. Chú mày đi ra đây. Tự rửa sạch mình đi. Và người anh em, xin lỗi về điều này nhưng cậu có phiền không khi cất những vũ khí bị bẩn của chúng ta đi?"

"Nó ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu ta có vẻ không có việc làm gì cả. Luật lệ của chúng tôi ở đây rất đơn giản."

"Được rồi...đi thôi."

Kaijali rời khỏi phòng mang theo ba bộ vũ khí.

"Agu, đến đây nhanh lên."

"Tại sao tôi phải rửa? Nó có làm tôi đẹp hơn không?"

Enri để ý rằng bàn tay của Agu rất bẩn, không có bất kỳ chỗ nào sạch đúng nghĩa với từ này.

"Ý kiến của mày không có hiệu lực ở đây. Đây là mệnh lệnh của chủ ngôi nhà này. Hay mày định nói với tao rằng mày sẽ làm trái nó?"

Agu phồng má lên và từ từ tiến đến gần bên Enri.

Enri đổ nước từ các bể chứa lớn vào thùng. Sau khi chuẩn bị xong bốn thùng, cô nhúng tay xuống làn nước để rửa tay. Màu xanh dính trên tay cô tan ra như bông tuyết dưới ánh mặt trời. Sau khi làm xong, cô đưa bàn tay lên trước mũi. Mùi khó ngửi đã biến mất.

Enri nhìn xung quanh mình. Gokoh và Unlai đã rửa tay xong và các thùng nước nhuộm đỏ bởi máu của con Barghest.

Tiếp đến cô nhìn sang Agu, những gì cô nhìn khiến cô chết lặng.

Ngay cả một đứa trẻ cũng biết rửa tay tốt hơn thế này. Thằng nhóc chỉ nhúng tay vào nước và quấy nó lên một lúc. Nó còn không them tự lau khô đi.

Trong khi Enri đã rửa sạch đi hết các mùi cây cỏ trên tay cô thì Agu vẫn nồng nặc mùi lá cây. Đối với các Goblin trong rừng, mùi hương như thế chính là một hình thức tự vệ để chống lại khả năng đánh hơi của ma thú. Vì vậy, chúng chưa bao giờ tập phát triển thói quen làm sạch bản thân kỹ lưỡng.

Nhưng ngay cả như vậy-

"Phải làm như vậy này."

Agu làm một bộ mặt khó chịu khi Enri cố dạy nó. Tuy nhiên, nó biết vị trí của mình và những gì các Goblin khác nói từ trước và cuối cùng nó miễn cưỡng tự làm sạch bản thân mình.

"Đúng vậy, làm tốt lắm..."

"Hey, sau đó thì dùng cái này để lau cơ thể đi. Hãy chắc chắn rằng mày đã lau hết máu đấy."

Agu không vui về điều đó nhưng nó vẫn tự làm sạch mình bằng chiếc khăn ẩm.

"Chúng ta nên đổ nước bẩn ra bên ngoài."

"Yeah cứ để chúng tôi Ane-chan, đến chỗ ngồi đi. Chúng tôi sẽ lo việc còn lại."

Với câu nói đó, Enri tiến đến gần chiếc bàn. Nó được bao quanh bởi nhiều cái ghế vì có rất nhiều Goblin sống ở đây. Khi cô vừa chọn chỗ để ngồi,Enri chợt nhận ra mình mệt mỏi như thế nào. Cánh tay và hai chân của cô đơ như khúc gỗ và đầu cô thì nặng trĩu xuống.

Mặc dù một phần lý do trong đó là việc thu thập thảo dược nhưng điều thật sự làm cô mệt mỏi là cuộc chiến với con Barghest.

Tất cả những gì mình làm chỉ là đứng xem...Enfi và các Goblin đã chiến đấu vậy mà họ vẫn năng động như thế này...có vẻ như là mình sẽ không bao giờ có thể trở thành chiến binh...hay đúng hơn là, Enfi thật sự mạnh mẽ...

Mặc dù cô biết người bạn thân của cô có thể sử dụng ma thuật, nhưng cô không biết nó sẽ mạnh mẽ như vậy.

Cậu ấy thật tuyệt vời.

Khi cô nghĩ về nguời bạn thân nay đã đột nhiên đổi khác, trái tim cô có cảm xúc mà cô không thể nói thành lời. Điều này khá là bất ngờ, nó có vè như đã trở thành thứ gì đó hoàn toàn khác.

Một âm thanh vang lên mang Enri trở lại thực tại và mắt cô chuyển xuống chén gốm trên bàn. Nó được lấp đầy bằng một chất lỏng trong suốt tỏa ra mùi thơm của cam quýt và Enri dùng nó để lấy lại cân bằng.

Hương vị mát lạnh, ngọt và chua tràn ngập trong miệng, cô cảm thấy như đang tràn đầy năng lượng. Agu ngồi xuống bên cạnh cô và thằng nhóc nuốt hết nó trong một ngụm sau đó ngay lập tức yêu cầu một chén khác.

Tuy nhiên Lupusregina không chạm vào cốc của cô ấy.

Nghĩ đến nó thì mình chưa bao giờ thấy Lupusregina-san ăn hoặc uống bao giờ.

"Hm? Có gì sai sao? Cậu vừa lén liếc mắt nhìn tớ xong. Cậu yêu mình sao? Ahhhh, rắc rối làm sao~ trời ạ, thật sốc làm sao khi biết rằng Enri là một lesbian~su. Có vẻ như tớ cần cho tất cả mọi người biết~su"

"Cái gì-không, không, không phải như vậy đâu."

"Wahahahaha~ chỉ đùa thôi mà. Tớ biết là En-chan thích đàn ông."

Trong lúc suy nghĩ để trả lời như thế nào, mắt của Enri nheo lại thành một đường thẳng.

"Mặc dù nó có vẻ hơi chậm...hm? Có vẻ như họ đã đến rồi."

Enri quay ra cửa nhưng cô cảm giác rằng không có ai ở bên ngoài.

"Thật sao? Nhưng tôi không nghe thấy gì cả.?"

Agu khum bàn tay lên tai nó.

"Này, có phải tất cả loài người đều nghe thính như vậy không?"

"Cái đó thì chị không biết nhưng chị nghĩ rằng Lupusregina sẽ không nói dối về điều này...mặc dù cô ấy...hay chơi khăm người khác một chút."

Cô ta nói dối sao? Agu nghĩ khi mở to mắt nhin Lupusregina.

"Không là thật đấy, tôi nghe thấy họ. Họ chắc chắn đang đến đấy. Cô ấy tuyệt thật đấy"

"Hm? Ah, không hẳn như thế đâu. So sánh với Enri-san, tôi không là gì cả."

Agu nuốt nước bọt và nhìn Enri với vẻ mặt ngạc nhiên.

Không, không phải là như vậy. Nụ cười trên mặt Lupusregina thật giả tạo. Enri tự hỏi cô nên nói sự thật với Agu kiểu gì, nhưng trước khi đó có tiếng gõ từ cửa.

Ngay sau đó, Nfirea và một người phụ nữ mặc bộ áo giáp da bước vào phòng.

Đó là Brita, một mạo hiểm giả trước đây, đã chuyển đến làng sau Nfirea. Ban đầu cô là một Mạo Hiểm Giả ở E-Rantel, nhưng đã từ bỏ sau một sự kiện nào đó. Nhưng dù vậy, cô vẫn cần kiếm tiền để sống nên cô đã nhận lời mời và đến sống ở đây.

Cô đã và đang học để trở thành một "Ranger" và là người rất có tiềm năng. Mặc dù yếu hơn Jugem, cô vẫn là người mạnh nhất trong làng và cũng là lãnh đạo của lực lượng tự vệ làng Carne (Mặc dù nó vẫn chưa đạt đến cấp độ để gọi như vậy.)

Cô được gọi đến đây vì là một người lãnh đạo và thường xuyên vào trong rừng để luyện tập kỹ năng của mình.

"Ah-nó là một Goblin mới sao...không, hm, tôi vẫn đang suy nghĩ dưới góc nhìn của một Mạo Hiểm Giả...cậu bé đó hẳn không phải là kẻ thù."

Brita mỉm cười cay đắng. Bình thường thì Goblin là kẻ thù của loài người. Giết chúng ngay khi nhìn thấy là một hành động tốt nhất nhưng trong ngôi làng này lại khác. Có một sự thật khó tin rằng đối với người dân nơi đây, con người mới thực sự là kẻ thù.

"Nếu tất cả mọi người đã ở đây rồi thì hãy nghe những gì Agu nói thôi. Agu, cậu có thể nói cho tôi vì sao cậu lại bỏ chạy với nhiều vết thương như vậy không?"

"Câu trả lời rất đơn giản là tôi bị tấn công."

"Đơn giản quá...những loại quái vật nào đã tấn công cậu?"

"Bọn lính của Người Khổng Lồ phía Đông ."

"Người Khổng Lồ phía Đông, ai vậy?"

"...Các cậu thường gọi hắn với tên gì?"

"Chúng tôi thậm chí còn không biết hắn tồn tại...Brita-san, cô có biết hắn không?"

Người thông thái nhất ở đây là Nfirea nhưng khi nói đến rừng Brita biết nhiều hơn cậu. Mặc dù vậy tất cả những gì cô có thể làm là lắc đầu.

"Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Tôi cũng không chắc rằng Thầy Latimon sẽ biết đâu. Chúng tôi không bao giờ mạo hiểm đi sâu vào khu rừng và không biết nhiều về các thế lực trong đó."

"Vậy thì Agu hãy nói cho chúng tôi những điều cơ bản về hắn."

"Những điều cơ bản, có nghĩa là..."

Enri hiểu sự bối rối của Agu. Trong tình trạng như thế này ,sẽ tốt hơn nếu đặt từng câu hỏi một vì cậu ta sẽ dễ trả lời hơn.

"Vậy, cậu có thể nói cho chúng tôi biết những con quái vật mạnh mẽ trong rừng không."

"Ừm, đối với tôi Barghest hay Ogre đều mạnh mẽ...nhưng nếu muốn nói về cấp độ của Người Khổng Lồ phương Đông , thì trong khu rừng, có những sinh vật mạnh mẽ được gọi là Tam Đại Quái Thú. Đầu tiên là Hiền Vương Rừng Xanh ở phương Nam. Họ nói nó là một sinh vật siêu phàm thứ sẽ giết tất cả những ai dám đặt chân lên lãnh thổ của nó. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó. Sau đó là Người Khổng Lồ phía Đông. Căn cứ của nó nằm ở vùng rừng khô héo. Cuối cùng là Mãng Xà phương Tây. Tôi nghe nói nó là một con rắn ghê tởm có thể sử dụng ma thuật."

"Kỳ lạ thật...thế phía Bắc thì sao?"

"Có vẻ như phía Bắc là một hò nước với nhiều chủng tộc. Người thông trị nơi này thì...tôi không biết. Nhưng có vẻ là phù thủy song sinh trong đầm lầy. Và khi Quái Thú của miền Nam biến mất, bên trong khu rừng trở lên kỳ lạ. Tôi không chắc chắn những gì xảy ra nhưng dường như có một kẻ đáng sợ xuất hiện phá vỡ sự cân bằng của khu rừng..."

"Đó có phải là Lăng Mộ Hủy Diệt không?"

"Đúng vậy. Tôi cũng nghe nói rằng chủ nhân của Lăng Mộ Hủy Diệt có thể điều khiển undead. Những cái bóng nhỏ có thể di chuyển trong bóng tối, đó là những gì những người sống sót kể lại."

Tất cả mọi người- ngoại trừ Lupusregina-nhìn nhau lo lắng.

Đầu tiên là Quái Thú phương Nam, lãnh thổ của nó ở gần đây, tức là nó chắc chắn là ma thú được thuần hóa bởi một Mạo Hiểm Giả người đã hộ tống Nfirea đến đây- hay cụ thể hơn là người mặc một bộ áo giáp màu đen tuyền. Nó chắc chắn có bộ dạng rất quyền năng và mạnh mẽ, vì vậy các mô tả đều phù hợp với nó một cách hoàn hảo.

"Quái Thú....Hiền Vương Rừng Xanh, hẳn là Hamsuke-san."

"Là nó. Ahh,đúng vậy,đó chính là Quái Thú..."

Khi nghe Nfirea nói, Brita,người đã chuyển đến làng cùng một thời gian, lên tiếng. Cô đã nhìn nó ở E-Rantel từ phía xa.

Và có tận thêm 2 sinh vật nữa có thể sánh ngang bằng với nó. Mọi người đều cảm thấy sốc và sợ hãi khi nhận ra điều đó.

"Vậy, cậu chạy thoát như thế nào?"

"Cho đến bây giờ, ba sinh vậy đó cầm chân nhau trong một thế chân vạc. Quái Thú phương Nam không từ bỏ lãnh địa của nó, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng nó luôn như vậy trong mọi trường hợp. Nếu phương Đông và phương Tây đánh nhau, bất kể ai thắng, rất có thể phương Nam sẽ lợi dụng lúc chúng suy yếu để ra tay tiêu diệt.Vì vậy không ai trong số chúng thật sự chiến đấu với nhau."

"Được rồi, tôi đông ý với điều đó. Tuy nhiên,nếu phương Đông và phương Tây hợp tác với nhau và...không, phương Nam sẽ không dời bỏ lãnh địa của mình, vì vậy sẽ không cần phải liên minh để đánh bại nó. Và tất nhiên, chúng không thể tiến hành khiêu khích..."

"Tôi không biết chúng nghĩ những gì. Chúng có lãnh địa riêng và cố gắng xây dựng những vương quốc cho chúng. Tuy nhiên chủ nhân của Lăng Mộ Hủy Diệt làm rối loạn sự phân bố quyên lực. Vì vậy phương Đông và phương Tây quyết định tuyên chiến với vị vua hủy diệt và chúng đang chuẩn bị chiến tranh."

Agu tiếp tục nói và nói không ngừng nghỉ.

"Hắn buộc chúng tôi trở thành đồng minh của hắn trong trận chiến. Mặc dù đó là một trò đùa tồi tệ. Các Goblin như chúng tôi vô dụng với họ. Họ sử dụng chúng tôi sau đó quẳng chúng tôi đi, và khi chúng tôi làm hỏng việc, chúng tôi phải gánh chịu nó. Vì vậy,chúng tôi bỏ trốn. Tuy nhiên..."

"Nó vô dụng, phải không?"

"Đúng như vậy. Những con Barghest và Ogre đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi không thể quất lại chúng vì vậy chúng tôi chạy tách nhau ra. Tôi chạy theo hướng này với một vài người khác đến lãnh thổ của Quái Thú phương Nam, nhưng chúng tôi chẳng mong đợi gì việc bọn chúng sẽ từ bỏ."

Cậu ta nói có một vài người nhưng không hề có dấu hiệu nào khác ngoài Agu.

Một nỗi đau khẽ thoáng qua mặt Enri, Gokoh nói.

"...Chúng tôi đã cho người vào trinh sát khu rừng, nếu có bất kỳ ai sống sót, chúng tôi sẽ đưa họ về đây nếu họ không cưỡng lại."

"Đúng vậy. Mũi sói rất thính. Tiếp theo...câu hỏi là ngoài con Barghest ra còn những thứ gì ở ngoài đó? Bọn chúng có đông không? Nếu mọi thứ trở nên xấu đi, tất cả bọn chúng có thể cùng đuổi đến đây. Này, Agu còn những quái vật nào ngoài đó nữa?"

"Có Barghest, Ogre, Boggart, Bugbear và một số loài sói khác..."

"Chúng là những quái vật khá phổ biến.tôi nuốn nghe nhiều thêm về Người Khổng Lồ phương Đông và Mãng Xà phương Tây đặc biệt là vẻ ngoài, kỹ năng và những thứ khác. Cậu có biết gì không?"

Agu lắc đầu.

"Tôi không biết chi tiết lắm. Người Khổng Lồ phương Đông thì mang theo một cây cự kiếm và Mãng Xà phương Tây có một cái đầu lớn nhưng những loại ma thuật nó sử dụng thì tôi không biết."

Nfirea, tâm điểm chú ý của mọi người, lắc đầu "Có quá ít thông tin để làm điều gì đó."

"Câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ làm gì? Nếu thứ gì đó có thể đánh ngang với Quái Thú xuất hiện thì chúng ta sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết. Thứ duy nhất đội tự vệ có thể làm là đưa phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn."

"Đúng vậy. Nếu tất cả những gì chúng ta cần là sự phòng thủ mạnh mẽ thì chúng ta nên nghĩ đến những biện pháp khác. Nếu sự nhiễu loạn trong khu rừng tự thổi bay chúng đi thì sẽ tuyệt biết mấy."

Đối với những người sống bên ngoài khu rừng, nếu các vấn đề trong đó tự giải quyết họ sẽ không cần thiết phải lo lắng. Tuy nhiên nếu ngược lại thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Trường hợp tồi tệ nhất, họ sẽ phải bắt buộc hi sinh đầy đau đớn để bước tiếp.

"Tuy nhiên nếu kẻ thù có thể dễ dàng hạ gục một bộ tộc trong rừng, chắc chắn chúng cũng rất mạnh."

"Sai rồi. Từ đầu, bộ tộc của chúng tôi mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi tìm địa điểm mới để sinh sống, chúng tôi đã gửi đội tinh anh bao gồm Orge và các Goblin trưởng thành. Nếu họ vẫn còn, chúng tôi có thể phản công."

"Những Goblin trưởng thành đó vẫn chưa quay lại sao?"

Khi Brita nói, Nfirea nghiêng đầu như thể suy nghĩ về điều gì đó.

"Chà...mặc dù đây là một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng cậu có thể cho tôi hỏi một thứ đang làm phiền tôi không? Các cậu giống với các Goblin khác chứ?"

"Ý anh là sao?"

"Ah, cậu không biết sao? Trong quá khứ, tôi đã từng gặp nhiều Goblin, và chúng không như thế này, họ nói chuyện như những thằng óc Nasus (Trans: bác nào chơi LOL là hiểu) vậy. Mặc dù trong làng này, Jugem-san và các Goblin khác có thể nói chuyện bình thường. Cậu cũng vậy, cậu có thể nói chuyện rất trôi chảy. Chính vì vậy, tôi tự hỏi rằng những Goblin tôi đã thấy có phải là các bộ tộc Goblin dã man hay cái gì khác không?"

"Không, đơn giản là vì tôi là một Goblin thông minh. Hầu hết tất cả các Goblin đều chỉ nói được vài âm tiết. Điều đó làm những cuộc trò chuyện trong bộ tộc khá phiền hà. Tôi đã tự hỏi mình rằng liệu tôi có được sinh ra từ bộ lạc khác hay không. Bây giờ, để cho an toàn, hãy để tôi hỏi cái này, tôi có được sinh ra từ bộ lạc nào ở gần đây không? Mọi người đã có ai nghe nói về tôi chưa?"

"Không,chúng tôi không biết...cậu...Có lẽ nào...Ane-chan, Ani-chan, hai người có thể đến đây một chút hay không?"

Nfira và Enri đi theo Kaikali đến góc căn phòng.

"Thằng nhóc Agu đó, có lẽ nào nó không phải Goblin mà là một Hobgoblin?"

Hoboblin là một nhánh của tộc Goblin, họ vượt trội hơn các Goblin khác về mọi mặt. Goblin có kích cỡ giống như một đứa trẻ con người khi trưởng thành nhưng Hobgoblin có thể đạt đến chiều cao của con người trưởng thành.

Họ tương tự con người về khả năng thể chất và trí tuệ. Để giao phối với những Goblin khác, nhiều bộ tộc có xu hướng ở cùng một khu vực. Tuy nhiên để không bị bùng nổ dân số rất nhiều người đã bị bỏ lại phía sau.

"Nếu cha mẹ cậu ta là hobgoblin thì họ phải biết chứ"

"Bố mẹ của cậu ta là Goblin trong khi đó cậu ta là hobgoblin."

"Eh? Đây không phải là các âm mưu kỳ lạ hay xuất hiện trong khác vở kịch sao?"

"...Đây là lần đầu tiên tớ thấy Enri có biểu hiện như vậy đấy...nhưng thật không may, tớ không nghĩ đó là câu trả lời. Cũng như loài người nhận con nuôi, Goblin cũng có thể làm điều gì đó tương tự như thế."

"Điều đó chắc chắn có thể. Hừm, trong trường hợp như thế, chúng ta không cần quá lo lắng về nó nữa."

Ba người họ quay trở lại bàn, khi họ vừa làm vậy, người cho đến nay vẫn im lặng là Lupusregina mở miệng nói.

"Này,đã đưa ra quyết định chưa? Nếu bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu luôn luôn có thể nhờ Ainz-sama giúp đỡ. Hỏi ngài ấy về biện pháp giải quyết tất cả những chuyện này."

Đây là điều may mắn bất ngờ.

Nếu người anh hùng đã cứu ngôi làng quyết định hành động, vậy kể cả khi con quái vật khủng khiếp nhất cũng không thể chống lại ngài ấy. Tuy nhiên-

"Điều đó quá ngây thơ."

Enri lẩm bẩm và các Goblin khác cũng đồng ý. Chỉ có Brita và Agu, những người không biết tới Ainz, mới ngỡ ngàng. Nfirea có biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt cậu.

"Ngôi làng này là của chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ bảo vệ nó bằng chính sức lực của mình. Mặc dù sẽ có một số người sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ bập bẹ biết đi vì không biết về chiến đấu và cũng như kinh nghiệm về..."

"Không, tôi đồng ý với ý kiến của Ane-chan. Ngôi làng này là của Ane-chan!"

"Kaijali?"

"Hm?"

Cậu ta nghiêng đầu để sửa chữa lời nói.

"Ane-chan và chúng ta...không, nó vẫn chưa đúng."

"Ý cậu là ngôi làng này thuộc về tất cả mọi người sống ở đây phải không?"

"Đúng vậy, Ani-san. Anh nói đúng rồi đấy. Nhưng ngay cả vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ mượn sức mạnh của magic caster-sama khi không còn cách nào khác."

"Nhưng nếu chúng ta làm vậy, mọi người ở đây có thể sẽ chết~su...sẽ bị thương, cậu biết không~su"

"Ha. Lupusregina-san, chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Chúng tôi sẽ hi sinh bản thân để những người khác có thời gian chạy trốn."

Một cái nhìn thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt Lupusregina.

"Thật thế sao? Vậy hãy làm việc chăm chỉ nhé~su."

"Và tôi cũng muốn truyền đạt ý định của làng chúng tôi đến Công Hội Mạo Hiểm Giả ở E-Rantel- có vẻ "báo cáo" mới đúng. Nếu như Công hội chấp nhận yêu cầu của chúng ta, họ sẽ gửi các thành viên tới và đánh giá tình hình hiện tại. Sẽ là một vấn đề lớn nếu chúng ta đặt yêu cầu sau khi nó trở thành tình trạng khẩn cấp."

Brita nối tiếp gợi ý của Nfirea.

"Đúng vậy. Công Hội Mạo hiểm Giả không muốn bị bất ngờ bởi một những con quái vật ngoài mong đợi. Mặc dù các quý tộc sẽ nói khác, nhưng những từ ngữ được nói ra bởi những kẻ bị mù quáng bởi ḷòng tham không đáng để nhắc đến. Nếu một tổ chức bảo vệ người của họ thì đó cũng là chuyện bình thường."

"Brita-san, mặc dù tôi không muốn nói xấu về Mạo Hiểm Giả nhưng trong trường hợp khẩn cấp, chi phí cho một yêu cầu sẽ bay qua tận mái nhà, điều gì sẽ xảy ra nếu họ từ chối nó?"

"Mạo Hiểm Giả không muốn chết và Công Hội cũng không để họ làm vậy. Bởi thế, khi có các yêu cầu đáng báo động, giá của nó sẽ bay lên trời, có nghĩa là Công hội muốn phân công các Mạo Hiểm Giả cao cấp để nhận nó, kể cả khi tình hình không nguy cấp đến vậy."

Tất cả những gì Enri có thể làm khi nghe những lời của một cựu Mạo Hiểm Giả nói là chấp nhận nó. Thật khó để chấp nhận nhưng họ đã bị đẩy vào chân tường. Tuy nhiên khi cô xem xét dưới góc nhìn của một Mạo Hiểm Giả, đó là một điều khá là khôn ngoan.

"Hừm, kể cả khi Công hội kiểm tra, mọi người vẫn có thể sẽ chết, điều đó xảy ra rất nhiều..."

Brita cắn môi.

"Khi nghĩ về cuộc tấn công của Vampire, tôi không thể không rùng mình... Tôi thậm chí còn không thể ngủ khi thiếu thuốc..."

"Vampire? Cái gì thế?"

Agu hỏi mà không suy nghĩ, Brita chỉ mỉm cười cay đắng.

"Đó là bí mật. Chà, tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về nó. Cậu sẽ đái ra máu đấy."

"Nhưng tôi mới là người đang hỏi..."

"Chú mày không có quyền đặt câu hỏi ở đây nhóc"

"Vậy chúng ta sẽ đi theo kế hoạch là báo cáo cho Công hội và đưa ra yêu cầu nếu mọt chuyện xảy ra tốt đẹp, như vậy có được không? Vì chi phí cho yêu cầu sẽ không rẻ chúng ta sẽ cần đập con heo đất. Hãy nói với Jugem-san và trưởng làng về vấn đề này. Cậu làm được chứ,Enri?"

"Tôi sẽ lo phần lực lượng tự vệ. Nói thật thì, tôi cũng nghĩ đây là con đường tốt nhất để đi."

Nfirea gật đầu với lời nói của Brita.

"Vậy thì tớ đoán tớ sẽ rời khỏi làng một chút~su .Cậu thực sự không định hỏi Ainz-sama giúp đỡ sao?"

"Đúng vậy. Chúng tớ sẽ làm tất cả những gì có thể bằng sức của mình. Nếu có thể, tớ muốn cậu cho Gown-sama biết điều đó."

"Hiểu rồi su~"

Khi Agu nhìn Enri và Nfirea, những người đã đi ra ngoài, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng nó.

"Có điều gì tuyệt vời về người phụ nữ đó vậy?"

"Hah?"

Giọng nói nguy hiểm của một Goblin trưởng thành vang lên và nói làm cơ thể Agu run rẩy.

Agu cảm thấy rằng các Goblin trưởng thành mạnh hơn tất cả những người khác ở trong làng này. Đó là một điều tự nhiên khi thằng nhóc nổi da gà khi bị họ đe dọa.

Tuy nhiên điều này không thể ngăn cản được được sự tò mò trẻ con của cậu ta.

"Phụ nữ thật sự mạnh như thế trong làng Carne sao?"

Từ góc nhìn của Agu, Enri dường như không mạnh lắm. Mặc dù cô có cơ bắp ở tay và chân nhưng nó vẫn không đủ để được coi là kẻ mạnh. Cô không cần to lớn như một con Orge nhưng nếu là một người chỉ huy, cô ấy cần nhiều hơn thế.

Nếu cô nàng là một Magic Caster thì cậu có thể hiểu được. Nữ thống lĩnh của bộ tộc Goblin thường xuyên sử dụng các quyền năng bí ẩn. Tuy nhiên, Enri có vẻ không phải là một Magic Caster.

Nói thật thì,Agu không hiểu tại sao Enri lại đứng cao hơn các Goblin khác.

"Không phải là như vậy."

"Có phải người nữ thợ săn xuất hiện lúc sau rất mạnh mẽ phải không?"

"Well, bây giờ ư. Brita cũng không tệ. Nhưng chúng tôi giỏi hơn."

Đánh giá của Agu về Goblin trưởng thành trước mặt cậu nâng lên một tầng cao mới. Mặc dù anh ta khá lùn, nhưng Agu có cảm giác rằng anh ta có lý do cho sự tự tin như vậy.

"Vậy thì người phụ nữ đột nhiên xuất hiện đằng sau anh sau khi đó, cô ta không mạnh phải không? Dọa tôi sợ gần chết."

Goblin trưởng thành đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào Agu.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Agu lo lắng hỏi.

"Có-có chuyện gì với người phụ nữ đó vậy."

"Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện đó...tên cô ta là Lupusregina và cô ta...cô ta cực kỳ nguy hiểm. Nếu chú mày muốn sống trong làng này thì đừng bao giờ lại gần và bắt chuyện với cô ta. Đây chỉ vì tốt cho chú thôi."

"Ah.Ahhhh. Tôi biết rồi."

"Ta phải nói điều này trước. Mặc dù đây là điều hiển nhiên, nếu chú mày làm bất cứ điều gì với dân lang...nói thật nhé, chú sẽ không chỉ bị mắng chửi đâu mà hãy chuẩn bị pha trà cho diêm vương đi."

"Tôi, tôi hiểu rồi.Giống như những bộ tộc bị đánh bại phải không? Tôi hứa là sẽ không làm hại ai hết ở bộ tộc Carne này."

"Được rồi, tốt đấy...tránh xa Lupusregina ra, hiểu chứ?"

Agu hiểu được sự cẩn trọng và khiếp sợ từ lời nói của Goblin trưởng thành kia và cậu cũng khắc sâu lời cảnh báo ấy vào tim mình. Sau đó, cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên,vì vậy cậu hỏi lại.

"Tại sao Enri-san lại tuyệt vời như vậy."

Agu đã học được cách cư xử.Nói cách khác cậu ta đã học được cách ứng xử vì là người thông minh nhất trong bộ tộc và không thể nói nhiều với các Goblin khác.

"Ha...Enri...nói thật ra, chị ấy cực kỳ mạnh."

"Eh?"

"Đó là bởi vì chú mày quá yếu để có thể cảm nhận được. Nếu Ane-chan ngiêm túc, chị ấy có thể hạ con Barghest đó với chỉ một tay và đổ đầy máu vào một cái cốc để uống, chú hiểu chứ?"

"Thật sao?"

"Ừ đúng, đúng vậy, tất nhiên nó là sự thật rồi."

Agu nghĩ về Enri. Bình tĩnh mà suy xét thì cô ấy có thể đưa ra các mệnh lệnh đầy sức mạnh và hiệu quả. Có lẽ vẻ bề ngoài chỉ là một tảng băng trôi.

"Ane-chan chỉ giả vờ yếu ớt thôi. Nếu chị ấy nghe được những điều nực cười như vậy từ chú, chị ấy sẽ cắt trym chú chỉ với một tay. Sau cùng là kết thúc trong sự đau đớn. Máu sẽ vương vãi ra khắp nơi."

"Thật, thật sao...vậy, vậy tại sao chị ấy lại giả vờ yếu đuối. Nếu chị ấy mạnh mẽ như vậy, chẳng phải sẽ giải quyết được không ít vấn đề sao?"

"Nếu chị ấy thể hiện sức mạnh của mình, sẽ có một số kẻ ngốc ngay lập tức đến và thách thức chị ấy. Điều đó không phải sẽ gây ra nhiều phiên toái và vấn đề hơn sao?"

Agu đã từng nghĩ sức mạnh là biện pháp để giải quyết tất cả nhưng có vẻ như không phải vậy.

Bị măc kẹt trong sự suy nghĩ,cậu không nhận ra rằng gã Goblin trưởng thành trước mặt đang nở nụ cười nham hiểm.

-------------------

Nửa đêm, Enri đột ngột tỉnh giấc. Mặc dù hình như có vẻ không có bất cứ điều gì xung quanh xảy ra, Enri vẫn đưa đôi mắt mình để kiểm tra xung quanh cô. Thế giới trước mặt cô đều chìm trong bóng tôi, chỉ có vài tia sáng mỏng manh của mặt trăng lọt qua khe cửa. Cô không thể nhìn thấy điều gì lạ thường với nguồn ánh sáng yếu ớt này.

Nhưng tai của Enri vẫn nghe được rất tốt.

Không có những âm thanh ngựa hí, cũng chẳng có những tiếng kêu lách cách của các hiệp sĩ hay tiếng người ta la hét. Đây chỉ là một đêm bình thường.

Enri khẽ thở dài và nhắm mắt lại. Cô vừa tỉnh giấc nên vẫn còn ngái ngủ và không thể đứng dậy ngay lập tức.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Sau khi nói chuyện với Agu, cô đã giải thích vấn đề này với trưởng làng và Jugem người đã trở về sau cuộc trinh sát.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không?

Để xác nhận các thông tin mới, Jugem một lần nữa lại đi vào khu rừng và họ đã rời đi vào ban đêm. Di chuyển vào buổi đêm trong khu rừng là cực kỳ nguy hiểm. Goblin khác với con người, họ có thể quan sát mọi thứ với lượng ánh sáng rất nhỏ vì vậy họ có thể tự do hoạt động. Tuy nhiên, có rất nhiều loài ma thú và quái vật trở sống về đêm, chúng sẽ trở lên nguy hiểm hơn khi mặt trời lặn.

Có quá nhiều nguy hiểm so với ban ngày.

Nếu không phải vì muốn chắc chắn rằng không có bất kỳ quái vật nào khác đuổi theo Agu, Jugem sẽ không bao giờ đi ra ngoài.

Sự thật là các Goblin rất mạnh, nhưng đó chỉ là so sánh với Enri. Giống như Hiền Vương, có rất nhiều các sinh vật khác trong rừng mạnh hơn họ.

Cảm giác sợ hãi và mất mát thoáng qua tâm trí Enri khiến cô động đậy, vì lý do đó, cô em gái nhỏ bé rên rỉ trong giấc ngủ của mình, càng dựa sát vào người Enri.

Enri mở một mắt và lén nhìn em gái nhỏ của mình.

Hình như cô chưa đánh thức cô bé dậy. Enri vẫn thậm chí nghe được tiếng thở đều đều của cô bé.

Hehe...

Ngay khi Enri đang cười thầm trong miệng, một tiếng gõ vang lên cạnh cửa sổ. Đây chắc chắn không phải là tiếng của gió thổi qua khe cửa.

Enri cau mày. Ai có thể tìm đến cô muộn như vậy? Và nữa là đây đã là buổi đêm nếu có ai đến gặp cô ắt hẳn phải có chuyện gì đó rất quan trọng.

Cô cẩn thận tách mình khỏi Nemu để bước xuống giường, di chuyển một cách thận trọng để không làm thức giấc em gái nhỏ.

Tiếng cọt kẹt phát ra khi cô bước xuống giường. Tim cô đập nhanh vì sợ làm Nemu tỉnh giấc.

Sau sự việc đó, Nemu đòi phải ngủ với Enri vào buổi tối, vì vết thương tâm hồn nghiêm trọng cô bé đã phải chịu đựng.

Enri không có ý định la mắng cô bé. Nếu hỏi lý do tại sao thì có lẽ bởi vì Enri cảm thấy an toàn hơn khi ngủ với con bé.

Nhưng cô biết, kể cả khi ngủ với nhau, Nemu thỉnh thoảng vẫn tỉnh giấc vì những cơn ác mộng. Bởi vậy, Enri vẫn luôn luôn ở cạnh Nemu ngay cả khi con bé đang ngủ.

Yên lặng và chậm rãi, cô tiến gần đến cánh cửa, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại.

Enri lo lắng liếc ra ngoài cửa sổ và thấy được hình dáng của Jugem được chiếu sáng bởi ánh trăng. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Để không đánh thức Nemu, Enri lặng lẽ nói ra ngoài cửa sổ.

"Jugem-san, cậu đã an toàn."

"Yeah, Ane-chan. Cuối cùng thì mội chuyện cũng ổn. Tôi xin lỗi vì đã đánh thức chị dậy nhưng có một số chuyện tôi nghĩ chị nên biết sớm."

Enri mở cửa nhẹ nhàng và dùng cơ thể che đi khoảng không bên ngoài cánh cửa. Cô lo lắng rằng ánh trăng bên ngoài sẽ làm tỉnh giấc Nemu. Hiểu được sự lo lắng của cô, Jugem hạ thấp giọng và nói.

"Có một số chuyện chúng tôi cần Ane-chan xử lý."

"Ngay bây giờ ư?" Enri cười. "Tất nhiên rồi."

"Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện này."

Enri theo bước chânJJugem trong khi nói với cậu rằng không cần xin lỗi cô. Sẽ tốt hơn nếu đánh thức Nemu cho điều này và cô đâ đề nghị nó. Nhưng Jugem cho cô biết rằng tất cả những người khác vẫn còn đang ngủ. Hẳn phải có lý do cho việc này.

"Tôi sẽ giải thích trong lúc đến đó."

Có lẽ cậu ấy mệt mỏi hơn bình thường, nhưng đây là công việc sau khi Jugem lấy lại quyết tâm của mình, lời nói của cậu ta đầy sự kính trọng.

Mặc dù Enri cảm thấy ổn khi làm một cô gái thôn quê bình thường nhưng Jugem chưa bao giời cho phép cậu ta nghỉ ngơi đến tận bây giờ, vì vậy Enri bỏ qua ý định đó.

"Đầu tiên, chúng ta đã tìm được những thành viên khác của bộ tộc Agu."

"Thật tuyệt vời."

"...nhưng sự cảm xúc của họ rất không ổn định nên tôi nghĩ rằng họ sẽ cần nghỉ ngơi trong một vài ngày. Chúng tôi cần xin ý kiến của Ane-chan cho việc này."

Thấy biểu hiện kinh ngạc của Enri, Jugem tiếp tục giải thích.

"Khi chúng tôi tìm thấy những người sống sót trong bộ tộc của Agu, bọn họ bị bắt giữ bởi lũ Orge của Người khổng Lồ phía Đông và được sử dụng như thức ăn. Mặc dù Cona đã chữa những vết thương trên cơ thể họ nhưng tâm trí họ vẫn đầy hoảng sợ. Ani-chan đã mang thuốc đến để giữ họ bình tĩnh và chúng tôi muốn anh ấy điều trị cho họ. Sau đó thì có vài chuyện phiền hà xảy ra."

Jugem quan sát biểu hiện của Enri trước khi tiếp tục.

"Khi chúng tôi giải cứu họ, chúng tôi bắt được 5 thằng Orge. Mặc dù chúng ta làm vậy chỉ để tra hỏi...có vẻ như rằng các Orge thường xuyên sống cùng với các Goblin. Trong khi các Orge để chiến đấu thì Goblin có nhiệm vụ cung cấp thức ăn cũng như chỗ ở, đó là mối quan hệ cộng sinh. Bởi vậy, chúng nói rằng chúng sẽ chiến đấu cho bộ tộc chúng ta. Theo Agu, đây không phải là chuyện hiếm...vậy, chúng ta nên làm gì đây."

"Có thể tin chúng được không."

"Agu nói chúng ta có thể. Orge không chiến đấu cho ai khác ngoài bộ tộc Goblin của mình, chúng phản bội lại Người Khổng Lồ phía Đông bởi vì hắn không thuộc bộ tộc của họ. Hoặc đại loại như thế."

"Mm. Nhưng, Orge có vẻ đáng sợ.."

"Một khi chấp nhận các dân làng là một phần của bộ tộc chúng thì tất cả những gì chúng ta cần làm là cung cấp đủ thức ăn, như vậy là ổn. Chúng ta có thể đưa bất kỳ loại thức ăn nào cho chúng. Orge có xu hướng ăn bất cứ thứ gì có thể cung cấp dinh dưỡng cho chúng."

Thật lòng mà nói, quyết định này rất khó để có thể đưa ra bởi một cô gái đơn thuần như cô.

"Nếu giết chúng thì sao."

Giọng nói vang lên một cách tình cờ.

"Nói thật, tôi không có bất kỳ ý kiến nào với việc giết chúng. Nó sẽ giúp chúng ta giải quyết một số lớn vấn đề. Cũng có thể những kẻ như chúng, người đã phản bội kẻ khác, sẽ cũng làm như thế với chúng ta nếu tình hình xấu đi. Agu nói họ sẽ không làm, nhưng mù quáng tin vào lời một đứa trẻ thì..."

"Vậy cậu nghĩ sao, Jugem-san."

"Nếu chúng có thể chiến đấu cho chúng ta thì sẽ thật tuyệt vời. Chúng ta không biết có bao nhiêu kẻ nữa đuổi theo Agu trong rừng, do đó có thêm một vài cái khiên thịt nữa sẽ giúp ích rất nhiều."

"Vậy một câu hỏi nữa, chúng sẽ ăn thịt người chứ?"

"Ane-chan. Mặc dù Orge có tiếng là ăn thịt người, nhưng bọn chúng chỉ là quái vật ăn thịt. Nguyên nhân ccủa chuyện này là vì chúng có thể bắt con người dễ dàng hơn các loại động vật hoang dã khác."

Với Orge, sẽ tốt hơn là bắt con người thay vì thỏ. Đây là điều hiển nhiên khi chúng cho rằng con người dễ bắt hơn và mang lại nhiều thịt hơn.

"Chà, nếu chị cho chúng cái gì đó để ăn, chúng sẽ không tấn công dân làng. Dù sao thì chúng chỉ bắt con người để làm đầy bao tử chúng. Chị có lời hứa của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ săn đủ thức ăn để làm đầy bụng chúng. Tất nhiên, chúng cũng cần phải được giám sát. Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai ở làng này bị thương."

"...trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể tin tưởng chúng đủ để biến chúng thành cấp dưới. Không phải chỉ bây giờ mà cả cho tương lai nữa."

"Tôi rất mừng vì chị đã hiểu. Chỉ có một điều là, có một sự khác biệt nhỏ cho những gì tôi đã nói lúc trước. Nếu họ thất bại trong thời gian tới, chúng tôi sẽ loại bỏ họ. Nói thực, tôi đang nghĩ làm thế nào để gây ấn tượng với đám Orge về việc Ane-chan là mạnh nhất."

"Eh??"

Enri phát ra âm thanh như thể cô đang bị lật lên lật xuống. Đây là một bước nhảy quá lớn đối với cô. Tại sao một cô thôn nữ đơn thuần như cô lại phải làm lãnh đạo của một đội quân Orge. Không phải tốt hơn nếu để Jugem làm chủ của chúng sao.

"Đây là kế hoạch cho tương lai. Sẽ rất phiền toái nếu để các Orge nghĩ Ane-chan giống như những con người khác. Mặc dù chúng tôi nghe theo lời chị những lũ Orge sẽ không nghe bất cứ ai ngoài chúng tôi và việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với chúng tôi ở tiền tuyến, tôi hi vọng một ai đó ở phía sau có thể chỉ huy các Orge."

Enri đau nhói khi suy nghĩ về vấn đề này.

"Có nghĩa là cậu cần 2 người có thể ra lệnh cho chúng?"

Jugem gật đầu.

"Nếu như vậy Enfi cũng có thể-"

"Ani-chan cũng có thể sẽ gặp chuyện trên tiền tuyến."

"Tôi hiểu rồi...."

Enri hiểu và gật đầu. Một người luôn ở nơi an toàn giống như cô cũng nên có ích. Đây là những gì Enri muốn. Tuy nhiên-

"Nhưng...tôi có thể điều khiển lũ orge không?"

"Đó là những gì chúng ta đang nói Ane-chan. Kết quả của việc này tùy thuộc vào diễn xuất của chị."

---------------

Jugem đưa chúng đến cổng làng và sau đó đến cửa bên. Phía bên kia là năm con Orge quỳ trên mặt đất. Chúng đồng thời cũng là nguồn gốc cho mùi hôi thối lơ lửng trong không khí.

Xung quanh chúng là đội quân Goblin ,tất cả bọn họ đang ở đây và không hề bị thương.

Ở phía bên cạnh cánh cửa là những chòi quan sát, nơi thường được điều khiển bởi các dân làng hay Goblin, nhưng bây giờ thì không. Các Goblin đã tạm thời bỏ qua nó.

Nfirea cũng ở đó, xa hơn một chút là Agu.

"Yo, Enri, Buổi tối đẹp chứ?"

"Yeah, Enfi. Mặt trăng thật sự rất đẹp."

""Đúng vậy, thật là quang đãng."

"Well, xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Có lẽ hơi sớm một chút nhưng hãy bắt đầu luôn thôi."

Jugem hét lên khi nghe thấy tiếng nói của Enri.

"Này. Lũ kia. Ane-chan của chúng tao đã ở đây. Chị ấy giữ sinh mạng của chúng mày trong tay."

Khi 5 Orge nghe thấy điều này, chúng ngẩng đầu lên để nhìn vào Enri. Nó dường như có một áp lực nghiền nát cơ thể cô nhưng Enri bắt buộc mình không được lùi bước. Nếu cô làm vậy, kế hoạch sẽ đổ vỡ và các Goblin sẽ kết thúc những tai họa ngầm này bằng cách giết chúng ngay tại chỗ.

Enri có thể nhìn thấy các bàn tay của Goblin đang sờ đến vũ khí của họ. Enfi cũng bình tĩnh lấy ra một chai thuốc cho cậu ấy.

Một sự tức giận dường như đã vượt qua áp lực của sự bối rối.

Enri người đang hứng chịu cái nhìn chòng chọc của lũ Orge, đáp trả lại chúng bằng cái nhìn của cô. Một cái nhìn đầy điềm tĩnh và không chịu khuất phục.

Trong mắt cô, lũ Orge giống như những kẻ mang danh hiệp sĩ lần trước.

Enri nắm chặt bàn tay, nhớ lại những hành động bạo lực lúc đó, cảm giác muốn cướp lấy mũ giáp của tên hiệp sĩ và sau đó cô có thể dùng nó để đánh hắn ta cho đến chết.

Đừng coi thường tôi. Tất cả mọi người đều bảo vệ ngôi làng này, chính vì vậy mình cũng phải có trách nhiệm với nó.

Sau một giây- 1giây dường như kéo dài vô tận với Enri-lũ Orge bắt đầu dao động.

Chúng lén lút nhìn nhau và sau đó là nhìn Jugem.

"Thấy chưa, tao nói đúng không. Chủ nhân của chúng tao là mạnh nhất."

"Quỳ xuống, tất cả các người."

Enri hét lên ngay khi Jugem vừa nói xong.

Sức mạnh trong lời nói của Enri khiến ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên và Agu ở một góc cũng run lên dữ dội, đó là một dấu hiệu tốt. Điều quan trọng nhất là lũ Orge đã cúi đầu trước cô.

Hiện tại, lũ Orge đã thừa nhận sức mạnh của Enri.

"Vậy thì,chúng mày có điều gì muốn nói với chủ nhân chúng tao không, tộc trưởng của Làng Carne, Ane-chan của chúng tao?"

Với đầu vẫn cúi xuống đất, những gì phát ra từ lũ Orge là một tràng âm thanh hỗn loạn.

"Đáng, đáng sợ quá, cậu chủ nhỏ. Hãy tha thứ cho chúng tôi."

"Xin lỗi, chúng tôi đã tấn công bộ tộc của ngài. Làm ơn hãy tha lỗi."

Từ 'bộ tộc của ngài', ý của chúng có thể là bộ lạc của Agu. Mặc dù thực tế hơi khác một chút, sẽ dễ dàng hơn nếu để chúng hiểu là những người của tộc Agu cũng là một phần của làng Carne, điều này làm tránh tình trạng quá tải cho bộ óc bằng hạt nho của chúng.

"Chúng tôi, sẽ làm việc cho ngài."

"Được đấy. Hãy làm việc cho ta và bộ tộc của ta."

Lời tuyên bố cuối cùng được đưa ra bởi những nhiệt huyết còn sót lại trong tâm trí cô. Mặc dù cô chỉ mới nói hai hay ba câu, Enri cũng đã rất mệt mỏi. Nó tệ như việc đối đầu với con Barghest vậy.

Ngay lúc Enri mệt mỏi tắt chế độ Đại Ca, Jugem ngay lập tức giúp đỡ cô.

"Thật tuyệt vời. Có vẻ như Ane-chan đã tha mạng cho chúng mày."

Sức mạnh đã giảm xuống rõ ràng trong cơ thể của lũ orge. Đây là một phản ứng tự nhiên khi nghĩ về việc chúng có thể bị giết bất cứ khi nào.

"Chủ nhân, Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì?"

Cô vẫn chưa nghĩ về điều đó. Mặc dù cô không biết phải làm gì cả nhưng cô có thể tin tưởng giao lại việc này cho ai đó.

"Jugem. Tôi sẽ để cậu chăm sóc chúng. Sử dụng chúng vào bất kỳ điều nào cậu cảm thấy phù hợp."

"Hiều rồi, Ane-chan"

Chỉ huy Goblin cúi đầu với Enri sau đó quay lại với lũ Orge.

"Chà. Trước tiên,chúng ta sẽ dựng lều ngoài ngôi làng. Chúng mày sẽ ở lại đó. Còn các cậu nữa, giúp chúng trong việc dựng lều."

Đám Orge rời đi, ở lại là các Goblin.

"Dựng lều ở ngoài làng sẽ có vấn đề,chúng ta cần tìm nơi để cho chúng sống trong làng. Mặc dù vậy, chúng ta cần phải đợi cho đến khi chúng học được cách không tấn công dân làng."

"Tôi cần phải đi xung quanh để mọi người trong ngôi làng chấp nhận điều này."

"Yup. Mặc dù tôi nghĩ nếu cậu là người đi làm thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Còn ngày mai..."

Theo như kế hoạch, Enri và Nfirea được sắp đặt để tới E-Rantel với vài Goblin là vệ sĩ.

"Xin lỗi. Tớ vẫn cần phải giúp chữa trị cho những người sống sót của bộ lạc Agu, vậy nên tớ không thể đi được."

Dù sao thì họ cũng sẽ sống với những Orge, những kẻ đã cố gắng ăn thịt họ, trong cùng một làng. Chấn thương về tinh thần của họ phải chữa trị song song với vết thương thể xác, và tính cách của Lizzie sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuối cùng thì, không có ai làm tốt việc này hơn Nfirea.

"Thật sao? Tớ cảm thấy không tốt về điều này..."

Enri không có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc đến thăm một thành phố lớn như E-Rantel, vì vậy từ quan điểm của cô áp lực cho việc này khá nặng nề.

"....Vậy thì nếu để cho trưởng làng đi với chị ấy thì sao?"

"Tôi nghĩ việc này sẽ khá khó khăn..."

Trưởng làng khá bận rộn với những công việc trong làng và giúp đỡ các thành viên mới gia nhập làng, vì vậy bác ấy sẽ không thể đi ra ngoài được.

"...Nếu vậy, vợ trưởng làng thì sao?"

"Mm. Nói thật thì chúng ta không đủ nhân lực trong làng. Ngày trước đã vậy và thậm chí bây giờ còn cần nhiều hơn thế."

Làng Carne là một ngôi làng với số dân rất nhỏ. Đương nhiên khi nhân sự giảm, khả năng để họ có thể làm bất kỳ điều gì cũng giảm theo. Đây là lý do tại sao những người dân làng đã gạt đi những ý kiến đối lập để mời những người bên ngoài hơn đến với họ.

"Khi đến E-Rantel, tôi cần phải đi đến nhà thờ để xác nhận xem có bất kì ai muốn di cư đến làng không...thực sự, đây là quá nhiều cho một cô gái làng quê phải làm..."

"Chúc cô những điều tốt nhất, thủ lĩnh."

Enri bĩu môi khi nghe thấy câu nói của Jugem. Một phần trong cô suy nghĩ "Tốt cái mông ý". Dù sao thì họ cũng là một trong những lý do khiến Enri bận như vậy.

"Tớ thật sự muốn đi với cậu..."

Nfirea lẩm bẩm bằng một giọng chán nản và sau đó là sự bối rối được che đậy đi bằng những cái vẫy tay tuyệt vọng.

"Tớ...Nó sẽ ổn thôi, tớ sẽ chăm sóc Nemu-chan. Vì vậy cậu có thể đi mà không cần lo lắng."

"...Được thôi, tớ hiểu rồi. Tớ là người duy nhất trên thế giới dính vào việc này? Lúc thì mọi người tôn thờ tớ và biến tớ trở nên vĩ đại, ngay lúc sau tớ phải đi đến một nơi chưa từng đặt chân bao giờ và làm những công việc chưa bao giờ từng làm trước đây..."

"Đừng bi quan như thế, Enri. Sẽ có người ở ngoài kia liên lạc với cậu."

Enri cười yêu ớt với Nfirea và Jugem khi vai cô đang rũ xuống, đó là dấu hiệu của sự thua trận trong mệt mỏi. Một nơi gần đó, Agu đang quan sát Enri và lẩm bẩm với chính mình.

"Vậy ra mọi thứ đều là sự thật, cô ấy điều khiển các Goblin bằng sức mạnh...Tộc trưởng của làng Carne, Enri-nee..."

Phần 3

Thành phố pháo đài E-Rantel được bao quanh bởi bức tường ba vòng kiên cố. Các cánh cổng là phần cứng cáp nhất và mạnh nhất của bức tường thành, và chúng tỏa ra một cảm giác vững chắc.

Du khách trên đường thường há hốc miệng nhìn chằm chằm thành phố được cho là có thể để đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược nào của Đế Quốc. Và nhiều người dân trên đường chắc chắn đã làm điều tương tự trong quá khứ.

Bên cạnh trạm kiểm soát, một vài người lính đang thư giãn dưới ánh sáng mặt trời.

Mặc dù sẽ có người đặt câu hỏi liệu có ổn không khi để những người lính của một thành phố gần tiền tuyến như vậy thoải mái, nhưng vì nhiệm vụ của những binh sĩ ở các trạm kiểm tra đó là khám xét các du khách. Công việc của họ là phát hiện hàng lậu và gián điệp từ những nước khác, cho nên họ chẳng có gì để làm khi không có ai vào thành phố.

Kết quả là, những người lính đang nhàn rỗi - mặc dù đang rèn luyện trí óc thay vì giết thời gian bằng mấy lá bài - không thể cưỡng lại ham muốn ngáp.

Bây giờ nhìn họ có vẻ uể oải, nhưng khi bận rộn, họ cũng không đến nỗi nào. Đặc biệt khó diễn tả bằng lời vào buổi sáng sớm, khi thành phố vừa mới mở cửa.

Khi mặt trời lên đến điểm cao nhất, các nhóm nhỏ du khách bắt đầu xuất hiện trên đường phố, phân tán, xen lẫn với những người đi bộ khác. Tất nhiên mọi người sẽ đi theo đoàn, vì đây là một thế giới của những con quái vật sinh sống.

Khi họ xuất hiện, họ thường đi theo đoàn; chúng ta sẽ phải bận rộn sớm đây, suy nghĩ của người lính lười nhác yên lặng ngắm nhìn đường phố từ cái bàn của mình. Đôi mắt anh ta dừng lại trên một cỗ xe tiến vào con đường, đang chờ cho một số người đi bộ vượt qua.

Một cô gái đang điều khiển nó. Anh ta không thể nhìn thấy bất cứ ai khác trên cỗ xe không che đậy. Cô ấy đi một mình.

Anh không thấy bất kỳ loại vũ khí nào trên người cô ấy. Suy nghĩ đầu tiên của anh đây là một cô gái làng quê.

Khi người lính nghĩ vậy, anh nghiêng đầu như để tự mình phán đoán lần thứ hai.

Người dân từ các làng lân cận đến đây không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, một cô gái đi một mình hoàn toàn là một vấn đề khác. Khu vực xung quanh E-Rantel không thiếu những kẻ cướp và quái vật. Nhờ những nỗ lực của đội mạo hiểm giả huyền thoại 'Darkness', hầu hết những con quái vật nguy hiểm và kẻ cướp đã bị xóa sổ. Nhưng 'hầu hết' không có nghĩa là 'tất cả', vẫn còn có những con thú bình thường như sói và những con thú khác phải coi chừng.

Không chỉ riêng E-Rantel, các thành phố khác cũng vậy. Và nghĩ lại thì cô gái này có thể đi lại một mình sao?

Trong khi suy nghĩ rằng cô có thể chỉ chạy nhanh hơn những tên cướp, anh ta không cảm nhận được bất kỳ căng thẳng hay lo lắng nào từ cô ấy. Như thể cô biết cuộc hành trình là an toàn.

Cô ấy là loại phụ nữ nào thế?

Người lính chuyển ánh nhìn nghi ngờ của mình vào con ngựa của cô, và khi đó anh ta phải nhìn lại lần nữa.

Con ngựa thật đặc biệt, không phải là thứ mà một cô gái làng quê sẽ có thể có được. Trạng thái và lớp áo giáp của nó giống như một con ngựa chiến.

Ngựa chiến vô cùng quý giá. Đối với người bình thường thì có tiền cũng không mua nổi. Không kể đến mấy con thú cưỡi quái dị như Wyvern và Griffin, ngựa chiến là một trong những thú cưỡi mạnh mẽ nhất hiện nay.

Để có một con ngựa chiến phải có tiền và các mối quan hệ, và một cô gái ở làng quê đương nhiên không có những mối quan hệ đó.

Cũng có thể là cô đã đánh cắp ngựa từ chủ sở hữu ban đầu của nó, nhưng bất kỳ ai đánh cắp một thứ có giá trị như vậy sẽ bị truy nã và trở thành mục tiêu trừng phạt. Đây là lý do tại sao bọn cướp không ăn cắp ngựa hoặc tấn công những người lính cưỡi.

Nói ngắn gọn, sau khi xem xét tất cả các bằng chứng có thể trông thấy, khả năng cô ấy thực sự là một cô gái làng quê đơn thuần rất là thấp. Vậy sinh vật đang ra vẻ như một cô thôn nữ đó là gì?

Điều quan trọng là cô ta đi một mình. Điều đó có nghĩa là cô rất tự tin vào khả năng của mình, và vì bộ trang phục thôn nữ kia nên có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Với ý nghĩ đó, có khả năng rằng cô là một Magic Caster, vì trang bị và sức mạnh của họ hiếm khi ăn khớp với vẻ bề ngoài.

Đó là một câu trả lời có thể chấp nhận được. Nếu đưa ra lý do, đó là vì những Magic Caster, hoặc mạo hiểm giả nói chung, khá giàu có và có nhiều mối quan hệ, nghĩa là sẽ dễ dàng có được một con ngựa chiến.

"Đó là một Magic Caster sao?"

Đồng đội bên cạnh anh ta cũng trải qua quá trình suy nghĩ tương tự.

"Có thể."

Người lính chau mày trả lời.

Magic Caster là những người rất khó để kiểm tra kỹ càng.

Để bắt đầu, vũ khí chính của họ, ma thuật, thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có nghĩa là không thể nhìn thấy họ được trang bị những thứ gì.

Thứ hai, một vài thứ nguy hiểm được họ sử dụng như một phần của ma thuật và tìm ra nó rất khó.

Thứ ba, Magic Caster thường có rất nhiều hành lý, vì vậy việc kiểm tra tất cả chúng sẽ rất phiền hà.

Thật tình mà nói, anh ghét quan hệ với họ. Dù vậy, họ vẫn thuê một người đàn ông từ Hiệp Hội Pháp Sư - sau khi nộp một khoản lệ phí phù hợp, tất nhiên - để giúp đỡ họ. Tuy nhiên...

"Chúng ta có phải đưa gã đó ra đây không? Tôi không muốn chút nào."

"Không thể khác được. Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ là những con lừa."

"Sẽ hay hơn nếu cô ấy ăn mặc như một Magic Caster ngay từ đầu."

"Mang theo một cây gậy kỳ lạ, mặc một chiếc áo choàng kỳ quặc?"

"Phải. Ít nhất cậu sẽ biết cô ấy là một Magic Caster. Sau đó, chúng ta buộc cô ấy vào Hiệp Hội Pháp Sư và để cho cô ấy mang con dấu xác nhận bắt buộc của Công Hội Mạo Hiểm Giả."

Hai người lính đứng dậy cùng lúc, cười với nhau. Điều này là để chào đón cô gái có thể là một Magic Caster.

Dưới con mắt tò mò của những người lính, cỗ xe lăn đến cửa và dừng lại.

Cô gái xuống xe. Trán của cô ướt mồ hôi, như thể đã quen việc di chuyển dưới ánh mặt trời. Tay áo cô dài, có lẽ để tránh khỏi bị cháy nắng. Quần áo của cô dường như không đắt đỏ hay sang trọng. Dù nhìn đến thế nào, cô ấy chỉ là một cô gái làng quê đơn thuần.

Nhưng không thể đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó. Cô có thể đang che giấu điều gì đó. Công việc của họ là tìm ra đó là gì.

Những người lính thận trọng tiếp cận cô gái.

Họ nói chuyện với cô bằng giọng ân cần và nhẹ nhàng. Đoạn nào đó như, "Chúng tôi không muốn hù doạ cô, vì vậy cứ bình tĩnh và thư giãn."

"Vâng. Không sao đâu."

Những người lính hộ tống cô gái vào trạm kiểm soát.

Để bảo vệ chống lại việc sử dụng ma thuật [Mê hoặc], hai người lính khác theo sau cách vài mét. Những người khác nhìn cô một cách cẩn thận, cảnh giác với bất kỳ chuyển động đáng ngờ nào.

Cô gái nghiêng đầu nhiều lần, như thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

"... Chuyện gì vậy?"

"Ơ? À, không, không có gì cả."

Một người có thể nhận thấy sự thay đổi trong không khí không thể nào là bình thường. Đám lính canh đã đưa cô vào trạm kiểm soát với ý nghĩ đó.

"Rồi cô có thể ngồi xuống đó?"

"Vâng."

Cô gái ngồi lên một chiếc ghế được chuẩn bị trong một lô cốt nhỏ.

"Hãy bắt đầu với tên và gốc gác của cô."

"Vâng. Tên tôi là Enri Emmot. Tôi đến từ Làng Carne, gần Rừng Đại Ngàn Tove."

Những người lính nhìn nhau, và một trong số họ bước ra khỏi lô cốt. Anh ta đi kiểm tra sổ đăng ký xem hồ sơ có phù hợp không.

Để quản lý dân cư, Vương Quốc giữ hồ sơ của họ dưới hình thức sổ đăng ký. Cái đáng nói là, sổ đăng ký khá sơ sài, và các chi tiết liên quan đến sinh tử cập nhật rất chậm. Nếu phải đánh giá thì chỉ một câu "Là một đống rác". Kết quả là, dựa quá nhiều vào sổ đăng ký là một ý tưởng tồi, nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn phải sử dụng nó.

Sổ này rất lộn xộn, nó có rất nhiều mục, vì vậy việc tìm kiếm sẽ mất một thời gian dài. Những người lính hiểu rõ điều này, và quyết định thử một cái gì khác trong khi chờ đợi.

"Rồi, điểm thu thuế, có thể cho tôi xem giấy phép của cô?"

Tất cả những người sử dụng đường bộ của Vương Quốc sẽ phải đóng thuế - một thứ giống như phí đi lại. Tuy nhiên, thu người dân số tiền này sẽ khiến cho giao thương phải dừng lại, và kết quả là mỗi làng được cấp giấy phép đi lại để họ có thể vào thành phố miễn phí. Tất nhiên, mỗi lãnh địa sẽ có quy định khác nhau đối với chuyện này.

"Ừmmm, để tôi xem... ở đây."

Người lính ngăn Enri mở túi xách của mình để tìm kiếm nó.

"À, chúng tôi sẽ làm điều đó. Cô có thể đưa cho chúng tôi túi xách của cô không?"

Enri đưa mà không hề phản đối. Những người lính cẩn thận tìm kiếm bên trong, và tìm thấy một cuộn giấy da.

Họ trải ra trên bàn để mọi người có thể nhìn thấy. Mặc dù tỷ lệ biết chữ giữa những người dân ở Vương Quốc là rất thấp, nhưng có quy định rằng mỗi người lính đóng tại trạm kiểm soát phải biết đọc và viết. Hay đúng hơn, họ ở đây chính là vì họ biết chữ.

"Tôi hiểu. Vâng, có vẻ ổn. Đây chắc chắn là giấy phép cấp cho Làng Carne. Tôi xác nhận điều này."

Người lính cuộn tờ giấy da lại và cho vào túi.

"Tiếp theo, nêu rõ lý do tại sao cô lại đến E-Rantel."

"Vâng. Thứ nhất, tôi ở đây để bán dược liệu mà chúng tôi đã hái."

Những người lính nhìn vào cỗ xe, mấy cái bình đựng hiện đang được kiểm tra.

"Và các loại thảo dược cô bán là gì?"

"Bốn bình đựng Nyukuri, bốn bình đựng Ajina và sáu bình đựng Enkaishi."

"Cô vừa nói sáu bình đựng Enkaishi?"

"Đúng thế."

Enri rất tự hào về điều này, và nó thể hiện trên khuôn mặt của cô. Người lính hiểu tại sao.

Nói chung, khi trông coi một trạm kiểm soát, ít nhiều cũng phải có kiến thức về các loại thảo dược.

Enkaishi chỉ nở trong một thời gian rất ngắn và chỉ có thể được hái trong suốt quãng thời gian đó, nhưng nó là một thành phần quan trọng trong những lọ thuốc chữa trị. Nhu cầu là rất lớn, và do đó giá cả luôn khá cao. Nếu cô ấy có sáu bình như cô nói, điều đó có nghĩa rằng cô ấy sẽ có rất nhiều tiền khi bán chúng đi.

"Thế cô định bày bán nó ở chỗ nào?"

"Tôi định bán chúng tại nơi cư trú cũ của bà Bareare."

"Bareare? Ý cô nghĩa là dược sĩ Lizzie Bareare?"

Mặc dù không còn sống ở đó nữa, bà ấy đã từng là người quan trọng nhất trong kinh doanh dược phẩm ở E-Rantel. Nếu cô ấy được bán thảo dược ở chỗ của Lizzie, điều đó có nghĩa là Lizzie tin cậy cô rất nhiều.

Thế thì không cần phải hỏi sâu hơn nữa, những người lính nghĩ.

Sự thật là mặc dù công việc của họ là ngăn chặn những thứ nguy hiểm xâm nhập vào thành phố, nhưng khi hàng hóa đi qua cổng, họ không còn trách nhiệm nữa.

Người lính gật đầu với một tiếng lầm bầm, và quan sát biểu hiện của Enri.

Đến nay, cuộc trò chuyện của họ không có mối nghi ngờ nào, và anh ta không cảm thấy rằng cô ấy đã nói dối.

Có nghĩa là sau khi việc kiểm tra hàng hóa hoàn tất, công việc của anh sẽ kết thúc.

Cùng lúc này, người lính vừa trở lại gật đầu.

Xác nhận rằng có một cô gái gọi là Enri được ghi vào sổ đăng ký.

Tuy nhiên, hồ sơ chỉ đơn giản nói rằng có một cô gái tên là Enri sinh tại Làng Carne. Không có gì đảm bảo rằng người ở phía trước họ là Enri thật, cũng không có bằng chứng về lối sống của Enri. Có lẽ trong những chuyến đi của mình, cô đã kiếm được một số ma thuật mạnh mẽ, hoặc là cô đã chết trong cuộc hành trình của mình và một vài tên tội phạm đã sử dụng tên của cô.

Do đó, một đợt kiểm tra cuối cùng là cần thiết.

"Hiểu. Rồi, gọi người đó vào đây."

Người lính gật đầu, và rời khỏi lô cốt.

"Sau đây, chúng tôi sẽ kiểm tra cơ thể cô. Cái đó được không?"

"Ơ?"

Khuôn mặt Enri hiện lên vẻ ngạc nhiên. Người lính vội vã hoàn tất lời nói của mình.

"Và, sẽ không còn bất kỳ câu hỏi nào khác nữa. Tôi xin lỗi, đây là quy tắc. Và chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì kỳ lạ đối với cô, vì vậy đừng lo lắng."

"... Tôi hiểu."

Thấy Enri đồng ý, người lính thở dài nhẹ nhõm. Anh không muốn chọc giận người có thể là một Magic Caster.

Người lính rời đi trở lại một lần nữa, lần này với một người đàn ông theo sau.

Người đàn ông này là một Magic Caster.

Mũi nhô ra như cái mỏ của một con đại bàng, trong khi khuôn mặt gầy gò của ông ta tái xám và xanh xao. Cơ thể ông ta được quấn trong một chiếc áo choàng màu đen trông rất nóng. Mồ hôi vã ra như tắm, và bàn tay giống như móng vuốt nắm chặt cán cong của cây gậy phép.

Nếu người lính bảo, ông ta có thể cởi bỏ chiếc áo choàng nếu nó quá nóng, nhưng cá nhân các Magic Caster rất thích phong cách đó, và kiên quyết từ chối thay đổi quần áo của mình. Như thế, khi người Magic Caster bước vào phòng, nhiệt độ dường như tăng lên vài độ.

"Vậy đó là cô gái này à?"

Người Magic Caster nói một cách bình tĩnh, người lính hộ tống ông ta ngạc nhiên, như thường lệ.

Mặc dù có vẻ là một người ở độ tuổi hai mươi, giọng nói cực kỳ khàn của ông ta làm không thể xác định được ông ta bao nhiêu tuổi. Có phải vẻ ngoài của ông ta trẻ bất thường, hay tiếng nói của ông ta khàn bất thường?

"Đó là..."

Enri đưa một cái nhìn ngạc nhiên vào người Magic Caster thế chỗ người lính. Trong tim mình, người lính nghĩ rằng cô ngạc nhiên là không thể tránh khỏi. Anh cũng đã hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó.

"Đây là một Magic Caster từ Hiệp Hội Pháp Sư. Ông ấy sẽ thực hiện một kiểm tra đơn giản, nên xin vui lòng ngồi yên."

Người lính ra hiệu cho Enri ngồi yên, và sau đó gật đầu với Magic Caster.

"Tôi sẽ nhường lại việc này cho ông?"

"Dĩ nhiên."

Người Magic Caster tiến một bước về phía Enri, và sau đó đọc thần chú.

"Detect Magic."

Sau đó, người Magic Caster nheo mắt lại, giống như một con thú đang đánh giá kích thước con mồi. Tuy nhiên, Enri vẫn bình tĩnh khi đối mặt với cái nhìn kỳ lạ này.

Thấy vậy, tất cả những người lính đều nghĩ là "Hèn gì".

Một người có thể giữ bình tĩnh dưới một cái nhìn dữ dội như vậy không thể là một cô gái làng quê. Ít nhất, nếu cô không có kinh nghiệm chạm trán với quái vật hoặc những kẻ muốn giết mình, không thể nào cô có thể chịu được áp lực đó. Trong tâm trí của người lính, cái đó chỉ củng cố thêm cho những nghi ngờ của mình.

"Đừng cố gắng đánh lừa đôi mắt của ta. Cô đang giấu giếm một món đồ ma thuật. Thứ trên thắt lưng của cô."

Enri nghe thấy, và nhìn thắt lưng của mình trong sự ngạc nhiên, lần đầu tiên từ khi đến đây.

Những người lính liền thủ thế. Họ hiểu vũ khí như kiếm, nhưng đồ vật ma thuật là một bí ẩn đối với họ.

"Ý ông là cái này?"

Enri giơ ra một cái tù và nhỏ từ quần áo của cô, nhỏ đến nổi cả hai tay của cô có thể giấu nó. Những người lính không thể quan sát nó.

"... Đó có phải là một món đồ ma thuật?"

"Đúng thế. Mấy người đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của cô ta. Thứ đó được thấm đẫm ma thuật mạnh mẽ."

Những người lính không nói nên lời. Nếu đây là một món đồ mà Magic Caster xem là mạnh mẽ, thế thì nó mạnh đến thế nào?

Như những người lính đã cho rằng cô gái này phải ăn mặc giản dị vì một lý do nào đó, họ không thể không cảm thấy cơn ớn lạnh xuyên qua ngực.

"A, đây là-"

"Không cần phải xin lỗi. Ma thuật của ta sẽ thấy xuyên qua nó."

Ra lệnh Enri im lặng, ông đọc một thần chú khác.

"Appraise Magic Item- ôôôôôôôô!"

Trong vài giây, nét mặt vị Magic Caster đã thay đổi vài lần. Từ sốc, lo ngại, khiếp sợ, và rồi bối rối.

"Cái gì, cái gì, cái gì thế này? Giống như một biển sức mạnh không có bờ bến... Không thể nào! Cái quái quỉ gì thế này?!"

Khuôn mặt của Magic Caster đỏ lên, và lốm đốm những hạt nước bọt bay ra từ bên trong miệng của ông ta.

"Cô, cô, cô là loại ác quỷ nào! Đừng có cố đánh lừa ta!"

Điệu bộ thay đổi của người Magic Caster khiến những người lính bất ngờ, và Enri cũng không ngoại lệ khi mắt cô mở to.

"Không, tôi chỉ, tôi chỉ là một người bình thường! Một cô gái làng quê! Thật đấy!"

"Một cô gái làng quê? Cô, sao cô dám nói dối? Thế, làm sao cô có thể có được một món đồ ma thuật như thế này? Nếu cô thực sự là một cô thôn nữ bình thường, làm thế nào cô có thể kiếm được một cái như thế?!"

"Ơ? Đây, đây là một món quà từ người đã cứu ngôi làng của chúng tôi, Ainz Ooal Gown-sama-"

"Lại nói dối nữa! Hẳn là một linh mục từ Pháp Quốc đã đưa nó cho cô!"

"Ơ? Pháp Quốc là sao?"

"Mọi người! Tập hợp! Cô gái này quá đáng ngờ!"

Mặc dù những người lính không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến hôm nay, họ chưa bao giờ nhìn thấy người Magic Caster sợ hãi đến thế này trước đây. Nên nếu chuyện này là một trường hợp khẩn cấp, họ nên bỏ những việc đang làm và đáp lại lời triệu tập.

"Vào trong! Vào trong!"

Đáp lại tiếng hét của người lính, một số người dừng việc kiểm tra hàng hóa của họ lại và bước vào phòng.

"Ai đã đưa cho cô món đồ này? Làm thế nào cô có được nó? Cô không thể là một cô thôn nữ bình thường!"

"Không, cái này thực sự được Gown-sama đưa cho tôi! Làm ơn, ông phải tin tôi!"

Hai trong số những người lính nhìn nhau. Tất cả bọn họ, cũng như người Magic Caster được phân đến, đều tin rằng Enri là một Magic Caster. Tuy nhiên, dựa vào phản ứng lo lắng thay đổi đột ngột của Enri, họ không thể không nghĩ rằng cô ấy là một cô gái bình thường.

"Cái gì, cái đó có gì khác biệt? Nói cho tôi biết tại sao ông nghĩ rằng cô ấy đáng nghi!"

"Hừ! Khởi đầu, cái tù và này có thể triệu tập một nhóm Goblin - mặc dù tôi không chắc chắn nó có thể gọi lên bao nhiêu, nhưng nó có thể làm một điều như vậy."

Những người lính cau mày. Sẽ rắc rối nếu một thứ như thế được sử dụng trên đường phố. Tuy nhiên, có quá tệ không? Một vài người, mạo hiểm giả chẳng hạn, sở hữu một lượng lớn các đồ vật ma thuật. Chỉ vì một thứ có thể triệu hồi Goblin chẳng phải là hơi quá bất thường sao.

"Và lời khai của cái gọi là cô gái làng quê này là đầy rẫy mâu thuẫn. Vật đó trị giá vài ngàn đồng vàng; tại sao người ta lại dám đưa nó cho một cô gái làng quê?"

"Vài ngàn?!"

"Vài ngàn?!"

Số tiền không thể tin nổi này đã thu hút những tiếng kêu hoài nghi từ những người lính, và ngay cả chính Enri.

Vài ngàn đồng vàng là một khoản tiền không người bình thường nào có thể kiếm được trong toàn bộ cuộc đời họ. Thật khó để tin rằng một món đồ tưởng chừng đơn giản như thế lại có thể có giá trị nhiều đến vậy.

"Đúng thế. Không ai sẽ đưa món đồ đó mà không có một lý do chính đáng, chứ đừng nói đến một cô gái bình thường! Tôi có thể chấp nhận nếu cô ấy là một mạo hiểm giả hàng đầu hoặc Magic Caster. Nhưng cô nói cô chỉ là một cô gái làng quê! Thật quá là đáng ngờ!"

Nhiều người lính hiểu. Những người đặc biệt có xu hướng thu thập các món đồ đặc biệt cho bản thân. Trong quá khứ, cả những người vĩ đại của bên tốt và xấu đều biết đến việc giành lấy các trang bị mạnh mẽ. Đó là số phận của họ, và là không thể tránh khỏi.

"Không, thực đấy, tôi chỉ là một cô gái làng quê..."

"Và, ta chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ từ nào về Ainz Ooal Gown. Ít nhất, hắn không phải là một phần của Hiệp Hội chúng ta, ta cũng chẳng bao giờ nghe nói về một mạo hiểm giả nào có cái tên đó."

"Warrior-Captain biết Gown-sama!"

"Warrior-Captain của Vương quốc, Gazef Stronoff-dono? ... Cô đang thốt lên những nói vô nghĩa. Làm sao một cô gái ở làng quê biết được những điều như vậy?"

"Bởi vì ông ấy đã đến làng của chúng tôi! Đúng rồi! Cứ hỏi ông ấy là ông sẽ biết!"Không thể nào giao tiếp với Warrior-Captain, người sống tại Thủ đô Hoàng gia, từ E-Rantel. Thêm nữa, nếu cô ấy thực sự là một cô gái làng quê thông thường, không chắc rằng cô sẽ ở lại trong bộ nhớ của Warrior-Captain, do đó chứng minh danh tính của cô sẽ khó khăn.

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Bây giờ tạm giữ cô ta, sau đó điều tra thêm. Làm cho cô ta thấy rằng không thể che giấu món đồ đó, và đang lên kế hoạch để đem nó vào thành phố một cách công khai, cô ta có thể không phải là gián điệp hay kẻ khủng bố, nhưng điều đó là không đảm bảo."

Enri nhìn quanh trong hoảng loạn.

Cô trông giống như một cô thôn nữ bình thường. Nếu đây là diễn kịch, cô hẳn phải là một diễn viên rất giỏi.

Đột nhiên, một trong những người lính canh chừng vòng ngoài kêu lên trong ngạc nhiên. Cùng lúc đó, một giọng nói Enri không hoàn toàn nhớ vang lên.

"Tôi muốn vào thành phố, nhưng... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khi họ quay về phía giọng nói, họ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ áo giáp màu đen tuyền.

"Ôôôô!"

Các binh lính và người Magic Caster kêu lên ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong E-Rantel đều biết người đàn ông mặc áo giáp ấy. Thẻ adamantite đong đưa trước ngực cũng là bằng chứng thuyết phục về danh tính của anh ta. Một huyền thoại sống, một người đàn ông có thể làm những điều không thể, một chiến binh tối thượng.

Momon của 'Darkness'.

"L-là Momon-sama! Xin nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi!"

"Bây giờ, chuyện gì đang xảy ra ở đây... hửm? Cô gái này là..."

"Vâng! Bởi vì cô gái này, chúng tôi đã mất chút thời gian để kiểm tra cô ấy. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện mà chúng tôi đã gây ra Momon-sa-"

"-Enri, đúng không? Enri Emmot?"

Không khí trong căn phòng dường như đông cứng. Tại sao một mạo hiểm giả huyền thoại lại biết tên một cô gái làng quê?

"Cái đó, ngài là... a, đúng rồi. Lúc, lúc đó, ngài là người mạo hiểm giả đến cùng với Enfi. Mặc dù tôi không nghĩ rằng mình đã nói chuyện với ngài... ngài đã biết tên của tôi từ Nfirea sao?"

Momon đặt tay lên cằm, như thể đang nghĩ ngợi gì đó. Sau đó, anh ra hiệu cho người Magic Caster và họ rời khỏi lô cốt. Mặc dù những người lính muốn đi theo, họ không thể để Enri một mình.

Chỉ có người Magic Caster, bây giờ đã bình tĩnh lại, trở lại căn phòng.

"Để cô ấy đi. Người đàn ông tuyệt vời đó, ngài 'Black' Momon, đã làm chứng cho cô với thân phận một mạo hiểm giả cấp adamantite của mình. Tôi nghĩ rằng không còn việc gì giữ cô ấy ở đây nữa. Mọi người nghĩ sao?"

"Đó là một quyết định rõ ràng... nhưng, có thực sự ổn không?"

"Mọi người nghi ngờ ngài ấy sao?"

"T-Tất nhiên là không! Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chấp nhận chuyến đi của cô. Enri Emmot của Làng Carne, cô được phép vào thành phố. Cô có thể đi."

"À, vâng. Cảm ơn rất nhiều."

Sau khi cúi chào một cách nhanh chóng với họ, Enri rời khỏi lô cốt. Khi bóng cô ấy khuất vào khoảng không, người lính quay sang người Magic Caster.

"Thế còn về Momon-sama?"

"Ngài ấy đã đi trước rồi."

"Thế... mối quan hệ của ngài anh hùng với cô gái làng quê kia?"

"Làm sao tôi biết. Momon-dono nói với tôi những gì tôi đã nói với anh, ngài ấy làm chứng cho cô ấy và yêu cầu chúng ta để cho cô ấy đi."

"Thế một câu hỏi khác. Cô gái Enri Emmot đó. Ông có thực sự nghĩ rằng cô ấy chỉ là một cô gái làng quê không?"

"Chắc chắn là không. Không thể nào mà cô ta có thể là một cô thôn nữ bình thường, nếu không tại sao một anh hùng vĩ đại như ngài ấy lại giúp cô ấy? Và không phải một sự trùng hợp khi cô ấy đang mang món đồ đó... Có thể nó có liên hệ với Pháp Quốc?"

"Còn gã Ainz gì đó. Nếu hắn ta đến từ Pháp Quốc, không phải chúng ta nên nói cho phía trên biết sao?"

"Thẳng thắn mà nói, tôi không biết. Dù sao, Momon-dono đã làm chứng cho cô ấy. Nếu chúng ta để cho những người phía trên biết... chà, anh chỉ làm công việc của mình, nhưng anh có thực sự muốn gây khó khăn Momon-dono không?"

Người lính nhăn mặt.

Chiến công của 'Dark hero' Momon trong nghĩa trang của E-Rantel là một chủ đề trò chuyện phổ biến khi các binh lính tụ tập.

Không ai có máu không nóng lên sau khi nghe truyền thuyết về cách một người anh hùng tiêu diệt hàng chục ngàn Undead. Ngay cả những người chỉ đơn giản là theo dõi từ xa vẫn có thể cảm thấy áp lực áp đảo từ kiếm thuật của người anh hùng đó. Người có thể làm cho một con thú huyền ảo hùng mạnh cúi đầu trước mình và xung phong đảm nhận việc làm tăng sĩ khí của binh lính.

Cũng như phụ nữ sẽ yêu những người đàn ông mạnh mẽ, nhiều đàn ông cũng hâm mộ của 'Dark Hero' Momon, và có thể nói rằng hầu hết các lực lượng vũ trang của E-Rantel này là fan của ngài ấy.

Người lính này là một trong số họ.

Là một fan hâm mộ của Momon, chỉ cần được vỗ nhẹ vào vai thần tượng của mình là đủ để anh ta tự hào khoe khoang cho tất cả mọi người anh ta gặp. Như vậy, anh không có ý định làm phiền lòng người mà anh tôn thờ.

"Được rồi. Chà, vì Momon-sama đã làm chứng cho cô ấy, tôi đoán là nó sẽ ổn thôi."

"Tôi cũng nghĩ thế. Nếu chúng ta đối xử tệ với một người bạn của Momon-dono, tôi nghĩ sẽ chẳng hay ho lắm. Tôi đoán cái chúng ta có thể làm là tránh lung lay con thuyền. Bây giờ thì... Tôi đoán mình sẽ quay về đợi."

"Được. Tôi cũng sẽ trở lại nhiệm vụ của mình."

♦ ♦ ♦

Enri lái cỗ xe bỏ lại sau lưng cổng thành của E-Rantel, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Người đàn ông trong bộ giáp màu đen tuyền - người mạo hiểm giả đã đi cùng Nfirea đến Làng Carne để hái thảo dược - đã giúp cô thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.

Đúng ra, cô nên ngay lập tức đến cảm ơn, nhưng tiếc là cô đã bị mất dấu của ngài ấy ngay khi tiến vào thành phố.

"Nếu cảm ơn ngài ấy vào lần gặp sau... ngài ấy sẽ tha thứ cho mình chứ?" Mặc dù cô nghĩ rằng mình ngay lập tức nên bắt đầu tìm kiếm ngài ấy ngay khi có thời gian, còn có lí do không thể làm thế. Về lý do hiện tại cô đang lo lắng. Cô nắm chặt quần áo của mình, cảm giác đối với chiếc tù và bên trong xua tan lo lắng của cô.

Tù và Goblin gì đó.

"Cái... Cái này trị giá vài ngàn đồng vàng? Không thể nào. Xin làm ơn hãy cho tôi biết đó là không phải sự thật..."

Mồ hôi của Enri chảy ròng ròng. Chiếc tù và đã được trao cho cô rất tình cờ mà cô đã không ngờ tới giá trị của nó. Không, Nfirea đã nói đó là một đồ vật ma thuật cao cấp... nhưng số tiền là ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Mình sử dụng món đồ này liệu có ổn không? Nó sẽ không sao chứ?" Nếu cô bị bảo trả lại cái mà cô đã sử dụng, cô nên làm gì đây?

"Mình sẽ cần vài ngàn bình đựng thảo dược... Mình không đủ khả năng dù suốt cuộc đời hái thảo dược..." Ngoài ra, cô đã có một món đồ trị giá hàng ngàn đồng vàng.

"Và Gown-sama là một người có thể đưa mấy món đồ như thế này dễ dàng như vậy?! Hoặc có lẽ, ngài ấy không biết giá trị của nó... không thể nào, không thể nào mà một người như ngài ấy lại không biết... nhưng, nếu ngài ấy không biết..."

Dạ dày Enri quặn đau.

Cô nhìn xung quanh trong nỗi nghi ngờ. Không có nhiều người xung quanh, nhưng vẫn nhiều hơn Làng Carne. Có ai muốn ăn cắp cái tù và không? Ý tưởng khó chịu như vậy nổi lên trong trái tim Enri.

"Mình sẽ không mang nó ra. Có rất nhiều tội phạm ở đây, phải không? Sẽ thế nào nếu chiếc tù và bị đánh cắp... nếu cái tù và được thổi lên và Goblin xuất hiện sẽ gây rắc rối, không phải là mình sẽ thành tội phạm sao?"

Cũng như những giọt mồ hôi lạnh dính quanh Enri, một người hạ xuống trên ghế lái bên cạnh cô. Cách cô ấy hạ cánh như một chiếc lông vũ trong sự thách thức của trọng lực hẳn phải do ma thuật.

Ai-

Sự ngạc nhiên khi nhìn thấy người mới xuất hiện nhạt đi, thay bằng một ngạc nhiên lớn hơn đang chờ đợi cô.

Cô ấy là một người đẹp với mái tóc đuôi quạ cùng khuôn mặt có thể khởi động một ngàn con tàu. Cô là người đã cùng người mạo hiểm giả giáp đen đến làng của cô. Đôi mắt lạnh như băng của cô giống như viên mã não khi chúng quay sang Enri.

"Sinh vật thấp kém (ruồi trâu) kia. Momon-san muốn tôi hỏi cô một vài câu-"

"Rất đẹp..."

"Nịnh nọt sẽ chẳng-"

"Đẹp như Lupusregina..."

Khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhìn cô ấy, Enri ngay lập tức hối hận về những điều ngu ngốc mình vừa nói. Cô ấy thậm chí có lẽ không biết Lupusregina. Tuy nhiên, chẳng có ai khác có thể gần với hình ảnh trước mặt cô.

"Làm sao đây, mình đã chọc giận cô ấy... à, cái đó rất rõ ràng, nhưng..."

"Về điều đó, Lupusregina là một người rất xinh đẹp trong ngôi làng của tôi"

"-Cảm ơn."

"Ơ?!"

Đôi mắt cô đanh lại, và cũng như giọng nói của cô, và thậm chí cả lông mày của cô cũng căng ra. Nhưng lời cảm ơn cô nói rất chân thật.

"... Haaaa. Momon-sa-san có một số điều cần hỏi cô, đó là lý do tại sao tôi đến. Đừng lãng phí thời gian. Tại sao cô lại ở đây?"

Enri không có nghĩa vụ phải trả lời. Tuy nhiên, đây là đồng đội của người đã giúp đỡ cô. Nếu ngài ấy muốn biết, thế thì cô nên trả lời.

"Cái đó, trước tiên, tôi có thể nhờ cô một việc không? Momon-san đã giúp đỡ tôi lúc nãy, và tôi rất, rất biết ơn. Hãy nói với ngài ấy điều đó."

"Tôi sẽ làm như vậy. Vậy, tại sao cô lại ở đây?"

"À, vâng, tôi, tôi ở đây, bởi vì có rất nhiều thứ cần phải làm, ví dụ, bán thảo dược."

Người phụ nữ gật cằm ra hiệu với cô, bảo rằng Enri nên tiếp tục.

"Sau đó, tôi sẽ đi đến đền thờ, để xem có ai muốn chuyển đến làng chúng tôi sống không. Và sau đó tôi cần phải đi đến Công Hội Mạo Hiểm Giả để nói một vài chuyện. Và tôi cần phải mua một số thứ chúng tôi không thể có được trong làng, như vũ khí. Vài chuyện như thế..."

"Tôi hiểu. Tôi hiểu những gì cô đã nói. Tôi sẽ chuyển lời cho Momon-san."

Với một cử động duyên dáng nhẹ nhàng giống như không chịu ảnh hưởng của trọng lực, người phụ nữ bước xuống khỏi cỗ xe, và bỏ đi mà không nhìn lại.

Ấn tượng của Enri về cô là giống như cơn bão lạnh giá xé toạc mọi người.

"Một phụ nữ tuyệt vời... cảm giác như cô ấy mạnh hơn Brita-san gấp mười lần..."

Không có cô gái nào trong làng như cô ấy. Nabe có lẽ đã trở thành một mạo hiểm giả vì tính cách như thế. Điều đó thậm chí khiến cô cảm thấy còn khó khăn hơn về chuyến thăm tới Công Hội Mạo Hiểm Giả.

"Aaaaa, ôi không!"

Nabe là một mạo hiểm giả mạnh mẽ, nhưng Enri chỉ nhận ra sau khi cô đã biến mất. Ngoài ra, cô còn là đồng đội của người đã chinh phục Hiền Vương Rừng Rậm. Cô ấy có thể nói với Enri về chuyện gì đang xảy ra trong rừng.

"Tên Khổng Lồ phương Đông và Rắn Quỷ phương Tây, và bất cứ gì về Lăng Mộ Hủy Diệt... nếu mình hỏi cô ấy về tất cả những điều đó. A~ mình đúng là đồ ngốc, tại sao mình không nghĩ ra điều đó sớm hơn?"

Enri lái cỗ xe của mình qua một cánh cổng trong khi trách cứ bản thân vì sự bất cẩn của chính mình.

♦ ♦ ♦

E-Rantel có thể được tạm chia thành ba khu vực, ngăn cách bởi các bức tường của thành phố. Khu trung tâm là nơi người dân sinh sống.

Nó cũng là nơi có thể tìm thấy Công Hội Mạo Hiểm Giả.

Lý tưởng nhất, an toàn nhất là bán thảo dược ở Hội Dược Sĩ. Tuy nhiên, để tham gia đòi hỏi rất nhiều thủ tục giấy tờ phiền hà, vì vậy cô đã chọn đi đến Công Hội Mạo Hiểm Giả thay vì sử dụng nó như một chỗ trung gian. Cô xem xét việc đưa ra cái tên Lizzie để giúp cho việc này, nhưng Enri cảm thấy xấu hổ khi sử dụng tên người bà của bạn thân nhất, và cân nhắc lại.

Kế hoạch đến Công Hội Mạo Hiểm Giả là ý tưởng của Nfirea.

Nếu Nfirea đi cùng, họ sẽ không cần phải nhờ đến Hội và cậu có thể bán trực tiếp tất cả mọi thứ. Một cô gái làng quê như Enri làm việc này một mình sẽ để lại lòng thương xót cho các thành viên sắc sảo của Hội Dược Sĩ.

Enri hướng xuống con đường mà Nfirea và Brita đã nói với cô.

Mặc dù trước đó cô đã đi với các Goblin, tất cả họ đều đang chờ bên ngoài thành phố để cho Enri làm xong công việc của mình. Kể từ khi bước ra khỏi làng, cô nhận ra rằng cô chỉ có một mình, hai tay cô nắm dây cương chặt hơn.

Sự căng thẳng làm vai của Enri căng cứng. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nhìn mọi hướng xung quanh và đích đến ngay ở phía trước cô.

"Mình đã tìm thấy nó!"

Enri ré lên một tiếng pha lẫn chút niềm vui. Bây giờ cô đã ở đây, có lẽ cô đã không bị lạc.

Cô đưa dây cương cỗ xe của mình cho các lính gác đứng ở cửa Công Hội Mạo Hiểm Giả, và đẩy cửa.

Bên trong, các chiến binh bọc giáp đầy đủ, thợ săn với cung tên trên lưng, và những Magic Caster huyền bí và siêu phàm đang đi xung quanh. Một số nhiệt tình trao đổi thông tin về những quái vật gần đó, một số khác nhìn kỹ các tấm giấy da trên bảng thông báo gần đó, và một số ít đang cảm nhận về trang bị vừa mới mua.

Nơi tràn đầy sức nóng và náo nhiệt này khiến Enri đi không vững, một thế giới không ngừng quan sát và căng thẳng. Đây là thế giới của những mạo hiểm giả.

Miệng Enri há ra khi trông thấy một cảnh tượng sẽ không bao giờ nhìn thấy trong ngôi làng của cô, sau đó vội vã ngậm lại.

Đúng thật là cô đến từ vùng cách xa thành phố, và chẳng có gì ngạc nhiên khi cô bị giật mình bởi không khí của thành phố lớn, nhưng đối với một cô gái ở lứa tuổi cô, nhìn chằm chằm với cái mồm há hốc thật là đáng xấu hổ.

Enri bước đi, lưng thẳng tắp, cố ý kiểm tra cử động của mình để không di chuyển tay và chân cùng một bên hoặc làm điều gì đó sẽ khiến cô thành trò cười. Tuy nhiên, Enri bắt đầu nghi ngờ việc liệu có bị gì không khi rõ ràng là một cô gái làng quê bên ngoài lại dám đi rất mạnh dạn giữa các mạo hiểm giả cơ bắp.

Tại quầy, cô đã được chào đón bằng nụ cười của nhân viên tiếp tân.

"Chào mừng."

"V-Vâng, tôi đến đây để yêu cầu."

Enri dán mắt vào nhân viên tiếp tân. Sau đó, hai người họ mỉm cười yếu ớt. Enri cảm thấy vai cô giãn ra, có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi cô đến E-Rantel.

"Rồi, tôi có thể hỏi cô có việc gì với Công Hội Mạo Hiểm Giả?"

"Ừm. Đầu tiên, tôi muốn yêu cầu một vài trợ giúp với việc bán thảo dược."

"Đã hiểu. Vậy thảo dược bây giờ ở đâu?"

Enri nói với cô ấy chúng ở trên cỗ xe bên ngoài, và nhân viên tiếp tân quay sang nói chuyện với một người phụ nữ bên cạnh.

"Người định giá sẽ kiểm tra nó bây giờ, xin vui lòng chờ trong Hội cho đến khi anh ta làm xong."

"Vâng. Còn, một điều... mặc dù chúng tôi chưa muốn đưa ra một yêu cầu ngay lập tức, chúng tôi có thể làm như vậy trong tương lai."

Enri giải thích sơ tình hình cho tiếp tân. Khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ kia ngày càng trở nên nghiêm túc hơn khi cô nghe câu chuyện của Enri.

"Vậy sao... Tôi chỉ là một nhân viên tiếp tân, và tôi không quyết định mức khó khăn của việc được yêu cầu, nhưng nếu nó liên quan đến Hiền Vương Rừng Rậm, nó có thể là một nhiệm vụ mà chỉ cấp độ adamantite Momon-san mới có thể xử lý. Tất nhiên, giá của ngài ấy sẽ không hề rẻ."

Enri cảm nhận được một sự thay đổi trong tâm trạng của nhân viên tiếp tân. Cô ấy dường như hoàn toàn không có động lực, như thể đã quyết định "chẳng có tác dụng dù tôi có nói với cô, thật đau đớn".

Trong khi sống chung với những Goblin, Enri đã dần dần học được cách đọc cảm xúc của người khác. Điều này là bởi vì Goblin xấu xí và trông khác nhiều so với con người, và cô ấy đã làm việc chăm chỉ để nhận ra và suy ra cảm xúc của họ. Đó là cách Enri đã trưởng thành.

"Cô ấy chắc phải nghĩ làng sẽ không có nhiều tiền như vậy... Chà, quần áo của mình, đó là một kết luận hợp lý... và cuối cùng cô ấy ăn mặc rất đẹp." Enri so sánh ngắn gọn quần áo của cô với những người nhân viên tiếp tân, và kết luận rằng về mảng thời trang, cô đã hoàn toàn thua kém.

"Nhưng quần áo như thế này là quá cồng kềnh để làm việc, và bên cạnh đó chúng quá đắt tiền". Như vậy, theo Enri, trận chiến này hòa.

"Thế, tôi nghe nói thành phố sẽ cung cấp một khoản trợ cấp..."

"Đúng vậy. Tuy nhiên, trợ cấp chỉ là một phần của chi phí, và cô hầu như sẽ phải tự trả phần còn lại. Mạo hiểm giả cấp adamantite rất tốn kém, và thậm chí sau khi trợ cấp họ vẫn sẽ tốn rất nhiều tiền để thuê. Tất nhiên, cô có thể cung cấp ít tiền cho một yêu cầu, nhưng Công Hội Mạo Hiểm Giả sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Nếu cô cung cấp ít tiền hơn so với yêu cầu tối thiểu, yêu cầu của cô sẽ được đặt ưu tiên thấp, do đó cô có thể phải xem xét rằng có thể không có người nhận."

Cô ta hẳn phải thuộc nằm lòng những quy định đó căn cứ vào cách cô ta nói liến thoắng mà không chớp mắt. Nhân viên lễ tân nhìn Enri như một khách hàng không giá trị.

Đó là tự nhiên thôi. Một khách hàng không chi tiền không phải là một khách hàng. Tất cả mọi thứ cô tiếp tân nói đúng như Nfirea dự đoán, vì vậy cô không cảm thấy quá khó chịu. Thực tế là không ai có thể giúp đỡ những người yếu.

"Ainz Ooal Gown-sama thật sự là vị cứu tinh đã cứu giúp làng chúng tôi. Và ngài ấy thậm chí còn cho một cô thôn nữ bình thường như tôi một kho báu có giá trị như thế." Cô tự hỏi nhân viên tiếp tân sẽ phản ứng thế nào nếu cô sử dụng chiếc tù và này như phí thanh toán. Thật tuyệt vời để nhìn thấy phản ứng trên khuôn mặt cô ấy, nhưng Enri biết cô sẽ không bao giờ làm một việc như vậy. Món đồ này đã được trao cho cô bởi một Magic Caster vĩ đại với lời chỉ dẫn "sử dụng nó để bảo vệ chính mình". Cô không thể bán nó, dù cho vì lợi ích của làng. Cô không thể làm một điều vô ơn như vậy.

"Tôi hiểu. Thế hãy cho tôi biết bao nhiêu lệ phí thì được. Bằng cách đó tôi có thể quay về làng để thảo luận mọi thứ."

"Nếu là vậy... làm thế này thì sao? Hãy quay lại sau khi việc kiểm tra thảo dược được hoàn tất, như vậy chúng ta sẽ làm xong việc tính toán số tiền."

Sau khi cảm ơn nhân viên lễ tân, Enri rời quầy và ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm lên trần nhà khi thời gian kiểm tra kéo dài.

"Mệt thật..."

Mỗi giây phút kể từ khi cô bước vào cổng thành đã là một cuộc phiêu lưu lớn. Hay đúng hơn, khi nghĩ về nó, kể từ ngày cha mẹ cô qua đời, những điều khó hiểu cứ chất đống trên.

"Tất cả những gì tôi muốn là có một cuộc sống đơn giản, không thay đổi trong làng..."

Khi nghĩ về những điều đã mất, Enri thở dài.

Cô nghĩ về những gì đã xảy ra sau đó - những Goblin, người bạn thời thơ ấu của cô, và lắc đầu.

"Họ không thể đi nhanh quá đâu nhỉ..."

Nếu có cái gì đó để làm, cô sẽ không có thời gian để suy nghĩ về những điều buồn như vậy. Cô thà tập trung vào công việc hơn so với suy nghĩ về những điều làm cô buồn rầu.

"Enri-san, thẩm định đã hoàn tất."

Enri ngước đầu về giọng nói của thương gia.

"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều!"

"Lệ phí là-"

Đúng lúc này, Enri nghe những âm thanh của một ai đó sải bước, không, thực tế chạy nước rút về phía cô. Khi quay lại, cô nhìn thấy nhân viên tiếp tân lúc nãy trước mặt cô.

"Haaa- haaa- Enri-san của Làng Carne. Không, ý tôi là, Enri-sama. Về các vấn đề trước đó, tôi có thể thảo luận chi tiết với cô không?"

Cùng là người lễ tân bây giờ, nhưng thái độ của cô là hoàn toàn khác. Dù đôi mắt cô ấy đỏ ngầu.

"A, tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ vừa nói với cô ấy về kết quả thẩm địn-"

"Anh im đi, tôi đang nói chuyện ở đây."

Lời đáp trả của cô nhân viên lễ tân làm khuôn mặt của gã thương nhân co giật.

"Nếu được, cô có muốn thảo luận điều này trong khi uống nước trên phòng tiếp khách không?"

Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười không hiện hữu trên đôi mắt cô. Thay vào đó là một sự tuyệt vọng, đấu tranh với cảm xúc bên trong.

Có lẽ đã cảm thấy một cái gì đó khiến Enri bối rối. Đôi mắt của cô nhân viên tiếp tân lấp lánh, và hai tay cô siết chặt lại với nhau như cầu nguyện.

"Làm ơn, tôi cầu xin cô, cô phải để cho tôi nghe cô nói! Nếu không, tôi sẽ xong đời!"

Sau khi nghe lời cầu xin tuyệt vọng, gần như thống thiết, Enri không muốn nói chuyện với cô ấy chút nào, nhưng dường như quá tàn nhẫn để không cho cô ấy một cơ hội. Cô liếc nhìn lại cho người thương gia, người dường như hiểu ý của cô, bởi vì anh ta khẽ gật đầu với cô.

"Được, được rồi. Thế, cô có thể dẫn đường cho tôi không?"

Cơ thể của nhân viên tiếp tân thả lỏng rõ rệt khi nghe thấy câu trả lời.

"Cảm ơn rất nhiều! Thực sự, cảm ơn cô rất nhiều! Đến đây, đến đây, hãy để tôi dẫn đường cho cô."

Enri theo sau cô, bao trùm trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Nhân viên tiếp tân nắm chặt lấy bàn tay phải của cô, như thể không muốn cho Enri trốn thoát.

"Có phải mình đã quá hấp tấp không?"

Cô bước vào phòng chờ với một chút khó chịu trong lòng.

Enri lặng lẽ nhìn xung quanh bên trong căn phòng. Căn phòng trống không ngoại trừ cô và trang trí phức tạp, đầy những đồ nội thất trông rất đắt tiền khiến cô tự hỏi ngồi lên liệu có làm sao không.

"Lại đây, lại đây, làm ơn, ngồi xuống đi."

Một phần trong cô nghi ngại liệu mình sẽ bị bắt hoặc bị ràng buộc hoặc giam giữ vào khoảnh khắc ngồi xuống.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra khi cô ngồi lên ghế sofa. Tất cả cái cô cảm nhận được là món đồ nội thất thoải mái đón nhận trọng lượng cơ thể cô.

"Cô có muốn uống gì không? Rượu? Quá sớm? Vâng, loại... trái cây thì sao... không, đồ ngọt và món tráng miệng, có thể?"

"A, không cần phải đến mức đó đâu..."

Sự thay đổi đáng kể trong thái độ của nhân viên tiếp tân đã bắt đầu làm Enri sợ. Lúc đầu, cô không cảm thấy nhân viên tiếp tân đã đối xử với cô một cách lạnh lùng. Cô ấy đã phản ứng một cách tự nhiên, mà không có những cảm xúc quá khích như vậy. Ít nhất, nó có vẻ bình thường hơn so với cô ấy hiện giờ.

Nhưng tại sao con báo lại thay đổi vị trí của nó? Vì cái tù và nữa sao?

"Không, không, cô đang nói gì thế? Bất cứ điều gì cho cô đều có thể. Chúng tôi cũng có thể cung cấp rượu, rượu lâu năm, và những món ăn nhẹ đi kèm nữa."

"Không, cái đó thực sự không cần thiết... và bên cạnh đó, tôi không có thời gian. Chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về vấn đề này chưa?"

"Chắc rồi! Cô hoàn toàn đúng! Vậy làm ơn, bằng bất cứ cách nào, cứ tiếp tục!"

Nhân viên tiếp tân rút ra một mẩu giấy trắng tinh. Tất cả các loại giấy cô đã thấy trước đây thô hơn và có những màu sắc khác trộn lẫn. Đây hẳn là một món cao cấp tại đây. Sử dụng nó liệu có ổn không?

Enri bắt đầu nói. Mặc dù phần mở đầu đủ để nói dễ dàng, đây là phần khó chịu - những chi tiết.

Cuối cùng khi cổ họng Enri bắt đầu khô đi, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cô! Có một vài thức uống ở đây, xin vui lòng thưởng thức trước khi rời khỏi! Để cốc ở đây cũng được, nhưng cảm ơn cô đã đến chỗ chúng tôi ngày hôm nay!"

Nhân viên tiếp tân đột ngột đứng lên, và rời khỏi phòng như thể bị đuổi đi.

"Thực sự... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tất nhiên, không có ai ở đây để trả lời câu hỏi của cô.

♦ ♦ ♦

Cuối cùng, Enri đã không qua đêm ở E-Rantel mà trở về nhà ở Làng Carne.

Cô sẽ ngủ trên những đồng cỏ, nhưng cô không cảm thấy phiền. Ngược lại, cô đã có một đêm rất ngon giấc. Đó là vì các Goblin, những người đang lái cỗ xe chở hàng nặng trĩu của cô.

"Aaa~ Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó."

Phía trước họ là bức tường của Làng Carne. Mặc dù đống gỗ sắp xếp gọn gàng trông ấn tượng theo cách riêng, Enri không thể không nghĩ rằng chúng trông quá tồi tàn so với công sự của E-Rantel.

"Thật vậy. Tôi cần phải nhanh chóng báo cáo với trưởng làng."

Enri nói với một trong những Goblin trên chỗ nằm của cỗ xe. Năm Goblin đã tới E-Rantel cùng Enri để bảo vệ cô, bao gồm Cona Priest và một Goblin cưỡi sói, hiện đang giữ khoảng cách để phát hiện bất kỳ mối đe dọa tiềm năng nào.

"Vâng, hầu hết các vấn đề đã được giải quyết, nhưng về yêu cầu của trưởng làng thì thế nào, Ane-san?"

"Chà, về cái đó... theo những linh mục, hầu như chẳng có ai muốn chuyển về làng."

"Lạ thật. Ý tôi là, có những người di cư từ các làng khác sang đây. Tại sao số lượng người định cư không tăng? Vị linh mục đã nói dối sao?"

"Không, một linh mục sẽ không bao giờ nói dối," Enri mỉm cười yếu ớt. "Thành thật mà nói, những ngôi làng ở biên giới khá là nguy hiểm, vì vậy họ đang giữ khoảng cách. Mặc dù một số người mong đợi nó, giống như những người con trai thứ ba, người sẽ lập tức bỏ thành phố nếu họ nhận được một cơ hội lấy một mảnh đất... nhưng không có nhiều người đến đây mà không có lệnh. Và những người chuyển đến đây lúc đầu đã sống ở những ngôi làng biên giới như chúng tôi. Đó là sự khác biệt."

"Vậy sao..."

"Đó là cách nó diễn ra. Nhưng trên thực tế, điều đó làm tôi yên lòng."

Có lẽ sẽ rất khó khăn cho những người bình thường tạo thành một mối quan hệ tốt đẹp với Goblin và sống với họ trong cùng một ngôi làng. Bất kỳ người di cư nào từ thành phố có thể sẽ xanh mặt khi nhìn thấy và làm hết sức mình để tránh xa.

Và thẳng thắn mà nói, nếu Enri bị buộc phải lựa chọn giữa cư dân thành phố và Goblin, cô sẽ không do dự mà chọn Goblin.

Lúc này, cỗ xe rung lắc, và âm thanh kim loại va vào chỗ nằm của cỗ xe vang lên từ phía sau cô.

"A, xin lỗi. Anh ổn chứ?"

Enri ngoái đầu lại nhìn phía sau.

Mặc dù những Goblin đang ngồi trên sàn xe, đã có một số bao tải ở đó, một trong số đó vang lên tiếng kim loại khi cỗ xe rung lắc.

"A, chúng tôi ổn, Ane-san. Không cần phải lo lắng. Chà, nhiều mũi tên thế này, chúng tôi sẽ có thể đi săn thỏa thích."

Các Goblin trông rất hạnh phúc khi nhìn vào cái túi mà Enri quên trả lời họ, thay vào đó chỉ đơn giản mỉm cười.

Họ băng qua cánh đồng lúa mì, và bước vào một cánh cửa mở hé.

Sau khi chào tất cả mọi người, Enri lái cỗ xe đến điểm hẹn ban đầu của họ, để dỡ bỏ hàng hóa.

Khi cô dừng cỗ xe tại điểm hẹn, những Goblin bên trong, sau khi nghe tiếng xe về, nồng nhiệt bước ra chào đón.

"Ô! Chào mừng trở lại, Ane-san. Tôi rất vui vì không có gì xảy ra."

Enri mỉm cười. Sự chào đón của họ làm Enri cảm thấy rằng mình thực sự đã trở về làng, vì đối với cô, những Goblin là một phần của gia đình cô.

"Tôi đã về rồi!"

"Có rất nhiều thứ. Cô định mang nó vào trong?"

"Đúng vậy, các anh em. Làm ơn giúp tôi một tay."

"Đến đây!"

Các Goblin di chuyển cùng lúc, khéo léo xếp dỡ hàng hóa. Một số đến chỗ này, một số đến chỗ kia, và cuối cùng tất cả các gói hàng đã được xếp lại mà không cần Enri chỉ dẫn. Đây là bằng chứng cho thấy Goblin đã hòa hợp vào cuộc sống làng quê.

"A, Ane-san, cứ để chúng tôi xử lý phần còn lại. Tại sao cô không đi gặp em gái và Ani-san? Mặc dù tôi không biết liệu cậu ấy có còn giúp mấy người của Agu không."

"Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn cần phải báo cáo với trưởng làng trước."

"Thật sao? Hiểu rồi. Vậy, để an toàn, tôi sẽ đi với cô. Dù sao vẫn còn vấn đề của đám Ogre mà."

Gokoh nói chuyện với một số đồng đội của mình sau khi rời khỏi điểm hẹn, và sau đó nhảy lên cỗ xe bên cạnh Enri đang lái. Các Goblin khác, những người đã bảo vệ Enri trên đường đến E-Rantel nhìn anh với ánh mắt ghen tị, nhưng không ai trong số họ thực sự lên tiếng phản đối. Đó có lẽ là bởi vì họ đã đồng ý với hành động của anh ta.

"Rồi, Ane-san, đi thôi!"

Enri mỉm cười yếu ớt và nói, "Tôi trông cậy vào mọi người! Và cảm ơn rất nhiều!"

Sau khi cảm ơn các Goblin, cô thúc con ngựa di chuyển.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong làng kể từ khi tôi đi?"

"Không có gì đặc biệt. Điều quan trọng là chúng tôi đã xây dựng một nơi ở cho đám Ogre bên trong làng. Tất nhiên, những Golem đá làm hầu hết công việc, và nó được làm bằng gỗ khá thô sơ, nhưng cuối cùng, nó cũng khá đẹp. Tuy nhiên, về mùi của chúng thì chúng tôi không thể làm được gì. Ngay cả những chiếc khăn chúng tôi đưa cho chúng cũng trở nên hôi thối."

"Vậy sao... nhưng thế vẫn thực sự khá nhanh!"

"Như tôi đã nói, các Golem đã làm hầu hết công việc. Nếu cô muốn cảm ơn ai đó, hãy cảm ơn người Magic Caster đã đưa họ cho chúng tôi."

"Và Lupusregina-san, phải không?"

"... Chúng ta đừng nói về cô ấy bây giờ. Tôi không muốn làm điều gì có liên quan đến việc cảm ơn cô ấy. Có gì đó về cô ấy làm tôi bực mình."

Enri thấy khó để tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Gokoh nói xấu về một người nào đó.

"Tôi nên nói thế nào nhỉ... cô ấy rất đáng sợ, giống như một con quái vật đang trông chừng chúng ta... Tôi không nghĩ rằng Ane-san vẫn chưa cảm thấy nó..."

"Nhưng cô ấy là người hầu của người cứu ngôi làng của chúng ta, Ainz Ooal Gown, vậy nên cô không thể là xấu."

"... A, thật đau đớn~"

Vai Enri và Gokoh giật nảy. Nói đến ma quỷ...

Enri điên cuồng quay lại, và cũng giống như ngày hôm trước, cô hầu gái đang ngồi trên sàn cỗ xe như cô đã thuộc về đó.

"Thực sao, En-chan, một nỗi đau như vậy."

"Ý cậu là sao?"

"Có lẽ, có lẽ trước đó, cô nên cho chúng tôi biết làm thế nào mà cô lại xuất hiện từ hư không."

"Hửm? Đơn giản thôi. Tôi đáp xuống từ trên trời."

"Đó không phải bay. Có một vài lần cô đã đến từ trên cao, nhưng chúng tôi không thể cảm nhận thấy cô."

"Tôi có thể làm cho bản thân mình vô hình, anh biết không. Tôi đang cố gắng khôn khéo về những gì mình làm. Thấy tôi hấp dẫn thế nào chưa~"

Gokoh quay mặt về phía trước một lần nữa. Sự bực dọc được viết đầy trên mặt anh ta.

"Nhưng, à, phải rồi. Thật hiếm khi có thể thấy Lupusregina-san những hai ngày liên tiếp. Có chuyện gì xảy ra à?"

Lupusregina ném một cái nhìn khó chịu về Enri. "Ngay cả khi tức giận, cô ấy vẫn xinh đẹp", Enri nghĩ.

"Chà, chuyện đó. Nhưưưưng dù sao, tớ chỉ tự hỏi điều gì đang xảy ra. Nhân nói đến đó, những gì đã xảy ra với đứa nhỏ Gobbo của cậu?"

"... Cậu ấy không sao. Tớ nghĩ cậu ấy chắc đang ở trong ngôi nhà của trưởng làng."

"Tại sao lại là nhà của trưởng làng?"

"À, ông ấy có thể giúp những Goblin từ bộ tộc của cậu ta, hoặc một cái gì đó tương tự thế. Họ ở đó trong khi chúng tớ xây dựng chỗ dành cho những Goblin ở lại làng."

"A- phải, nó có ý nghĩa, Agu là con trai của tộc trưởng bộ tộc. Cậu ta cảm thấy có nhiệm vụ phải bảo vệ họ hoặc gì đó. Thực sự cậu ta chỉ là một đứa trẻ nhưng hành động như một người đàn ông~"

Mặc dù Lupusregina chỉ mỉm cười nhẹ, bất cứ ai nhìn thấy hẳn sẽ bị say đắm bởi sự quyến rũ tỏa ra từ cô. Ngay cả Enri cũng thấy mình khao khát cô bất chấp thực tế họ đều là phụ nữ.

"Úi dà, không phải cậu nên nhìn đằng trước sao?"

"Đúng, đúng vậy!"

Enri đỏ đến tận mang tai, vội vàng nhìn phía trước một lần nữa.

Sau khi dừng trước nhà của trưởng làng, Enri và Gokoh ra khỏi cỗ xe.

"Vậy tớ sẽ mang ngựa đến chuồng. Nếu không phiền. Hãy cho tớ biết mọi người bàn gì sau nhé~"

"Tớ hiểu. Thế, xin lỗi vì đã nhờ, nhưng chúng tớ trông cậy vào cậu."

Enri cúi chào Lupusregina, người mỉm cười "hô hô" và lái cỗ xe đi.

Enri gõ cửa, đủ to cho tất cả mọi người bên trong nghe thấy, và mở cửa.

Trưởng làng và Agu đối mặt với nhau trên một cái bàn.

"Ồ, chào mừng trở về. Cháu ngồi đi. Mọi việc trong thành phố thế nào?"

Khi trưởng làng bảo, Enri ngồi bên cạnh Agu. Trong một khoảnh khắc cơ thể Agu cũng dường như căng cứng, nhưng chắc là do ánh sáng.

"A, vậy, đó là cho tôi. Trong trường hợp đó, trưởng làng, xin vui lòng chăm sóc chúng tôi."

Enri không biết những lời này có nghĩa là gì. Vì những người hiện diện ở đây là Enri, Gokoh và trưởng làng, dường như những lời đó rõ ràng là dành cho trưởng làng.

Tuy nhiên, Agu đang nhìn cô, với sự căng thẳng và đôi môi mím lại. Enri nhìn vào mắt Agu, và trong ánh mắt kiên định của cậu ấy, cô nhận ra rằng cậu ấy không đùa giỡn hoặc lừa lọc.

"Ơ... ơ?!"

Tại sao lại là cô?

Giữa sự bối rối của Enri, Agu xin lỗi và rời khỏi nhà của trưởng làng.

"Này! Chờ đã-"

"Rồi, Enri, chúng ta có thể nói chuyện rồi?"

"Ơ? Không, đó... đây... à, vâng. Cháu hiểu rồi."

Nó đè nặng lên tâm trí cô, nhưng cô có thể làm sáng tỏ những nghi ngờ của mình sau. Báo cáo bây giờ quan trọng hơn.

Sau khi quyết định, Enri nói rõ ràng và súc tích các sự kiện đã xảy ra trong thành phố. Phần quan trọng nhất là không ai muốn chuyển đến Làng Carne. Tuy nhiên, trưởng làng dường như đã đoán được, vì không có vẻ buồn bã trên khuôn mặt của ông, chỉ bình thản chấp nhận.

"Ra thế. Chà, không thể khác được. Chúng ta là một ngôi làng ở biên giới, vì vậy mọi người sẽ không muốn chuyển tới nơi có tỷ lệ xuất hiện quái vật rất cao này."

Trưởng làng nói những gì mà Enri đã nghĩ. Đó có thể cũng là những gì mà tất cả mọi người trong làng đã chấp nhận.

"Cháu đã làm được rất nhiều cho chúng tôi. Cảm ơn cháu."

Trưởng làng cúi đầu xuống, và Enri nói, "Không sao đâu ạ," để đáp lại. Lúc đầu thật bối rối, nhưng đó cũng là một kinh nghiệm tốt.

"Rồi-" cái nhìn của trưởng làng lướt qua Gokoh trong một giây. "Có một điều bác muốn phó thác cho Enri Emmot."

"À, vâng. Nó là gì vậy? Bác trông quá nghiêm túc, trưởng làng..."

"... Bác hy vọng cháu sẽ tiếp nhận vị trí trưởng làng của bác."

Vẻ mặt Enri chợt thay đổi.

"Hảảảảảảảả?! Gì, cái gì vậy? Này! Đừng nói với cháu Agu đã nói những... eeee?!"

"Cháu bị hoản loạn là không tránh khỏi..."

"Đừng có ngắt lời khi cháu đang hoản loạn! Trưởng làng, bác chậm phát triển à? Sao bác lại nói như vậy?!"

"... Có lẽ chậm phát triển là hơi quá một chút. Bác hiểu cháu đang kích động và lo lắng về điều này - bác biết thế là quá nhiều, nhưng bác hy vọng cháu có thể bình tĩnh và lắng nghe bác."

"Bình tĩnh, làm sao cháu có thể bình tĩnh đây? Cháu chỉ là một đứa con gái, tại sao cháu phải đối mặt với chức trưởng thôn tào lao này?!"

"Kiềm chế bản thân đi!"

Giọng nói đầy quyền lực, nhưng với Enri nó chỉ hơi lớn một chút. Mặc dù vậy, nó đã giúp cô lấy lại một chút bình tĩnh. Không, nếu cô không nghe trưởng làng, cô không bao giờ có mấy ý nghĩ đó, hoặc ít nhất đó là những gì một phần của cô đã nghĩ.

"Bác hiểu rằng cháu đang rất bối rối. Tuy nhiên, bác hy vọng cháu có thể ngồi xuống và xem xét mọi thứ với một cái đầu sáng suốt. Để bắt đầu, trái tim của làng là ai?"

"Đó không phải là bác sao, trưởng làng?"

"Không. Ông già này cảm thấy rằng cháu là trái tim của làng. Các Goblin và Ogre mới đến tất cả xác nhận cháu là thủ lĩnh của họ, phải không?"

"Đúng rồi. Chúng tôi đều trung thành với Ane-san từ tận đáy lòng của mình."

"Rồi, từ những con Goblin mà cháu giúp đỡ. Từ những gì Agu nói với tôi, họ cũng nhận cháu là thủ lĩnh."

Miệng Enri của biến thành hình chữ 'O'. Theo các Goblin thì nó có thể là sự thật, nhưng những gì mà dân làng nghĩ thì sao? Họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.

"Bác có thể đoán được những gì cháu đang suy nghĩ. Dân làng sẽ phản đối, đúng không? Bác đã nói chuyện với tất cả mọi người và nhận được sự chấp thuận của họ. Đêm qua, bọn bác đã có một cuộc họp làng và nhận được ý kiến của họ. Và nó đã được nhất trí - tất cả họ đều muốn cháu là trưởng làng mới."

"Nhưng, nhưng làm thế nào?!"

"... Cuộc tấn công đó là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng ta, Enri. Mọi người đều hy vọng có một người cai trị mạnh mẽ."

"Làm sao cháu lại mạnh mẽ được? Cháu chỉ là một cô gái làng quê bình thường!"

Mặc dù trên cánh tay cô có một số cơ bắp, cô vẫn còn là một cô gái làng quê hầu như không thể sử dụng vũ khí. Nếu họ muốn sức mạnh, họ nên yêu cầu lực lượng tự vệ, không phải sao?

"Sức mạnh không được tính bằng cơ bắp của một người. Cũng đừng nghĩ rằng cháu có thể ra lệnh cho các Goblin xung quanh dưới hình thái sức mạnh? Cậu bé Bareare nói thế trong khi đề cử cháu."

"Enfi!"

Enri phát ra một âm thanh giống như ai đó bóp cổ một con gà đến chết.

"Và ông già này đã nhận ra một điều. Bác cần phải tìm một người kế nhiệm."

"Ý bác là gì, 'ông già'? Trưởng làng không già. Có phải đó là lý do tại sao bác đã nói chuyện như một ông già không?"

Trưởng làng mới giữa tuổi bốn mươi, nên vẫn còn rất sớm để được gọi là ông già. Sau cùng, ông vẫn còn ở độ tuổi có thể đóng góp cho công việc của làng.

"Bỏ qua những vấn đề nói chuyện như một ông già, cháu hẳn đã nhận ra bây giờ, nhưng khu rừng xung quanh làng đang trải qua một số thay đổi. Kể từ khi Hiền Vương Rừng Rậm biến mất, cơ hội quái vật ra khỏi rừng để tấn công đã cao hơn. Trong hoàn cảnh này, bác không phù hợp để làm trưởng làng."

"Trưởng làng, đây có thể là thô lỗ, nhưng cháu cần phải hỏi. Cháu không thể thoát khỏi việc này, phải không?"

"... Thành thật mà nói? Cho dù cháu từ chối, bác không thể làm được gì nhiều."

Cái Enri thấy là đôi mắt của một người đàn ông trung thực nói ra ý nghĩ của mình.

"Bác vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ngay cả bây giờ. Đó là ngày kinh hoàng khi bạn bè của bác trong làng đã bị giết. Bác biết hai vợ chồng Emmot rất rõ. Nếu chúng ta không sống yên bình, nếu chúng ta xây dựng một bức tường, nếu chúng ta cảnh giác, có lẽ chúng ta sẽ không phải chịu đựng quá nhiều... có lẽ chúng ta có thể cầm cự cho đến khi Gown-sama đến giúp đỡ chúng ta."

Điều đó sẽ thật khó, Enri nghĩ. Làng này cũng đã có rất nhiều người nhập cư là những dân làng sống sót từ những ngôi làng bị phá hủy khác. làng của họ có những bức tường mạnh mẽ - mặc dù không mạnh như Làng Carne hiện nay - nhưng họ đã vẫn bị tấn công và tàn sát. Nhưng những bức tường có thể trì hoãn những kẻ tấn công một chút và cho phép nhiều người được cứu. Enri đồng ý một phần.

"Cách suy nghĩ già cỗi của bác đã không còn tác dụng nữa. Chúng ta cần phải tổ chức lại và bảo vệ sự an toàn của ngôi làng với bàn tay của mình. Những người duy nhất có thể làm được điều này... là những người linh hoạt, trẻ, và cùng với đó họ cũng cần sức mạnh."

Trưởng làng đã nói xong bài phát biểu của mình. Ông bình thản nhìn Enri.

Khi trưởng làng nói, Enri đã lắng nghe một cách nghiêm túc. Lúc đầu, cô muốn từ chối vì trách nhiệm quá nặng. Nếu họ bị tấn công một lần nữa, cô không chắc mình có thể chịu trách nhiệm cho mạng sống của dân làng. Tuy nhiên, giống như trưởng làng nói, cô không thể chỉ chạy trốn khỏi nó.

"Cháu không biết liệu cháu có thể chấp nhận trách nhiệm này."

"Đó là một phản ứng tự nhiên. Các Goblin và bác có thể giúp quản lý làng. Dù là vậy, mặc dù, thật khó khăn để có những quyết định lớn."

"Thế còn một hội đồng được hình thành từ những dân làng?"

"Thẳng thắn mà nói, tự bác đã nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, những vấn đề lớn hơn, nhiều khả năng sẽ phát sinh sự chia rẽ và làm họ do dự. Cuối cùng, không có một người kêu gọi, chúng ta sẽ không thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả."

"Nếu chúng ta có hai hệ thống, một để đối phó với những tình huống bình thường và một cho trường hợp khẩn cấp?"

"Điều đó không thể. Nó không thích hợp để đào tạo lãnh đạo của chúng ta. Người dân sẽ theo các lãnh đạo của họ trong trường hợp khẩn cấp và làm việc cùng nhau vì họ biết những nhà lãnh đạo cũng có khả năng trong thời bình."

Ý của trưởng làng kiên quyết và ông đã giải thích lý do của mình. Với vẻ mặt chua chát, Enri hỏi câu hỏi cuối cùng.

"... Khi nào bác cần câu trả lời của cháu?"

"Bác sẽ không hối thúc cháu. Hãy dành thời gian và xem xét nó."

"Cháu hiểu."

Sau khi Enri nói vậy, cô đứng dậy và bỏ đi.

♦ ♦ ♦

Khi cô rời khỏi nhà của trưởng làng, Gokoh theo sau Enri.

"Bảo này, tôi muốn tự bản thâm suy nghĩ về điều này, tôi có thể có chút không gian chứ?"

"Tôi hiểu rồi, Ane-san. Cứ dành thời gian của cô suy nghĩ về nó. Tất cả của chúng tôi sẽ hỗ trợ cô, Ane-san. Nếu cô cần bất cứ điều gì, chỉ cần cho chúng tôi biết."

"Vâng, khi đó tôi sẽ tính đến anh."

Sau khi nhìn Gokoh đi, Enri trở về nhà mình.

Mình có thể là một trưởng làng tốt không?

Enri không cảm thấy tự tin về điều đó.

Ai mà biết, khi thời điểm đến, cô có thể phải ra lệnh mà mình không thích - hy sinh một vài cho điều tốt hơn.

Cuối cùng mình vẫn không thể làm điều đó...

Mọi người trong làng đã quá đề cao mình. Để bắt đầu, Goblin mà mọi người nói là sức mạnh của mình, họ thậm chí không phải là đồng minh mà mình đã gây dựng bằng uy tín và mối quan hệ của riêng mình. Cuối cùng, họ chỉ được triệu hồi từ chiếc tù và mà Magic Caster vĩ đại Ainz Ooal Gown đã trao cho mình.

Món đồ đó là vật giúp đỡ đầu tiên mà làng đã nhận - Lạ thật, mình là người đầu tiên ngài ấy đã giúp sao? Mình nhớ Gown-sama mang mặt nạ... Hửm? Ngài ấy đeo mặt nạ sao?

Ký ức về vụ việc đó của cô bị rối tung lên, nhưng từ sự hỗn loạn của tình hình thì cái đó có thể chấp nhận.

Enri lắc đầu để xua tan nỗi nghi ngờ của cô.

Trong trường hợp khác...

Nếu chiếc tù và đã được trao cho bất cứ ai khác, người đó sẽ là trưởng làng tiếp theo, không phải cô. Điều này có nghĩa rằng vấn đề không thuộc khả năng của Enri, mà chẳng hơn gì là sự may mắn.

Mình nên nói chuyện với ai đó về điều này...

Nfirea là người đầu tiên cô nghĩ. Cậu ấy đã sống ở thành phố lớn trước đây, nhìn thấy rất nhiều người, và Enri cảm thấy rằng cậu sẽ biết nếu cô có thể là trưởng làng tiếp theo. Và cậu ấy biết rất rộng, vì vậy cậu chắc chắn sẽ có thể cho cô một câu trả lời.

Tuy nhiên, trưởng làng đã nói rằng Nfirea - hay đúng hơn, nhà Bareare - đã tán thành sự kế nhiệm của cô. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi có nói chuyện với Nfirea, cậu sẽ kết thúc bằng việc đẩy cho cô vị trí này.

Cậu ấy sẽ không... và cũng như bất kỳ dân làng nào. Vậy Agu và các Ogre, nhưng Agu đã nghĩ về mình như trưởng làng, và đám Ogre chỉ đơn giản là im lặng.

Ngay lúc này, có người gọi Enri đang cau mày bằng một giọng vui vẻ.

"Ossu~ Có vẻ như mọi người đã nói chuyện xong... Ối chà? Có chuyện gì vậy, vẻ mặt cậu kỳ lạ lắm nhé? Có vấn đề à, Enri?"

Giọng nói đó làm Enri kích thích như bị điện giật. Đúng thế. Cô là một người ngoài, một bên thứ ba trung lập bình tĩnh và hợp lý để đánh giá tình hình.

Enri chạy về phía Lupusregina với tất cả sức mạnh của mình.

"Lupusregina-san!"

Cô chặt nắm chặt vai cô hầu đang ngạc nhiên.

"Cái cái cái cái này là sao? Ôi không~ tim của mình đập quá nhanh. Nhưng xin đừng tỏ tình với tớ. Tớ không phải là một người đồng tính, tớ thích người khác giới. Khôôôôông~ Bỏ tôi ra~ Tôi sẽ bị hãm hiếp su~"

"Chờ đã! Làm ơn chờ một chút!"

Tay Enri rời khỏi vai của cô ấy, bởi vì cô tính che miệng của Lupusregina. Nhưng cô nhanh chóng trượt khỏi tay của Enri và cười.

"Aaaa, xin lỗi, xin lỗi, nhưng cậu dường như rất kích động, tớ nghĩ rằng cần làm mát cậu một chút. Đó chỉ là một trò đùa su~"

"Đó là một trò đùa thực sự xấu xa..."

Enri rũ vai xuống. Tuy nhiên, cô ngay lập tức phục hồi trở lại. Lupusregina là một người đến và đi như cô ấy muốn, nếu cô không nhân cơ hội này để giữ chặt cô ấy, cô ấy sẽ biến mất một lần nữa.

"Xin hãy nghe tớ nói. Tớ cần một số lời khuyên về việc phải làm gì tiếp theo!"

"Tớ không biết cậu đang nói đến chuyện gì, nhưng chúng ta có thể nói chuyện trong khi chúng ta bước đi phải không? Tớ không muốn dân làng nhìn mình một cách kỳ lạ đâu~"

Mặt Enri chuyển sang màu đỏ. Lupusregina đúng ở điểm đó. Tuy nhiên-

"Nhưưưưưng nếu cậu muốn xâm hại tớ một lần nữa, tớ sẽ không hét lên đâu~"

"Ự!"

Lupusregina thè lưỡi ra tinh nghịch nhìn Enri.

"Thực sự - thực sự, Lupusregina-san"

"Đi, đi, đi thôi, đi thôi."

Không chờ đợi một câu trả lời, Lupusregina bước đi, và Enri theo sau.

"Nào, đến đặt vấn đề của mình cho đàn chị nào - từ những bí mật tình dục đến quyến rũ đàn ông~"

"A, đúng không? Lupusregina-san thực sự là một người trưởng thành rồi..."

Với Enri, người không biết gì về những vấn đề như vậy, cô ấy chắc chắn có vẻ người lớn. Không có sự thay đổi rõ ràng, nhưng có một số lý do nhìn Lupusregina dường như trưởng thành hơn lúc này.

"E hèm! Tớ rốt cuộc chỉ là một mimidoshima (Note:Là một người phụ nữ trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng có rất nhiều kiến thức về tình dục) thôi!"

"... Hả?"

"'Mimidoshima' nghĩa là gì?" Enri cân nhắc trước từ ngữ kỳ lạ, Lupusregina vẫy tay ra hiệu cô với một động tác 'đến đây'. Mong muốn nhận được những câu hỏi ngờ vực và kết thúc cho xong, Enri bắt đầu kể cho cô ấy về những gì đã xảy ra trong ngôi nhà của trưởng làng.

"Vậy tớ nên làm gì?"

"Hửm? Đánh tớ đi."

Đó là tất cả.

"Này - không phải cậu nói tớ có thể để vấn đề của tớ cho cậu sao?"

"A, tớ "phải" trả lời cậu... ừm, tốt thôi, dù sao. Để bắt đầu, nếu cậu đang bị đẩy vào vị trí này và biết mình sẽ phải hối tiếc, thế thì tốt nhất là đừng nhận. Hãy suy nghĩ về những thứ gì cậu có thể và không thể xử lý."

Cô gái vô tư bình thường đã biến mất, và ở vị trí của cô là một nỗi ám ảnh, sắc đẹp mê hồn. Đôi mắt bình thường mở to đã thu hẹp, và nụ cười mời gọi gây một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Đây chỉ là ý kiến của tớ thôi; có lẽ cậu nên tự mình quyết định những gì mình muốn làm. Ngồi xuống, nhai chút gì đó, đại loại thế. Để bắt đầu, hãy cho tớ nói tại đây, không quan trọng nếu cậu làm trưởng làng hay người khác làm trưởng làng, cậu sẽ gặp rắc rối sớm hay muộn thôi. Chỉ có bốn mươi mốt người tớ biết là những người sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Vì thế, đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi cậu thất bại. Nhưng khi nghĩ về nó, không ai là phù hợp hơn với việc đó hơn cậu."

"Ý cậu là sao?"

"Hãy hỏi mấy con Gob ấy. Khi làng bị tấn công bởi những con quái vật đáng sợ và họ biết rằng họ không thể thắng, điều gì sẽ xảy ra? Hãy tưởng tượng tình huống với chính mình là trưởng làng và không phải là trưởng làng xem."

Vẻ mặt Lupusregina thay đổi một lần nữa, trở lại nét vui vẻ của mình.

"Chậc, thế thôi. Haaa, tớ không muốn chơi trò cố vấn nữa đâu. Sau đó nếu En-chan không trở thành trưởng làng một lần nữa, những bi kịch đẹp sẽ phơi bày và nó sẽ vui hơn."

"-Ơ?"

Lupusregina cười khi cô vỗ nhẹ vào vai Enri.

"Cá nhân tớ nghĩ rằng cậu muốn làm một trưởng làng tuyệt vời. Ngoài ra... tại sao cậu không hỏi cậu bé đó?"

Sau khi lấy tay ra khỏi vai Enri, Lupusregina xoay tại chỗ. Đó là một động tác dường như xa vời đối với bất kỳ khái niệm của từ "ma sát".

"Hẹn gặp lại sau."

Lupusregina sải bước đi, tay cô bay tự do trong không khí. Trước mặt cô là Nfirea đứng với Nemu trong tay. Lupusregina vỗ vai Nfirea, và như thể bật công tắc, cả hai sống dậy.

"Chào mừng trở về, chị hai!"

Nemu hẳn đã rất lo lắng, bởi vì em ấy chạy hết tốc lực về phía Enri. Enri bị đẩy mạnh đủ để nghĩ rằng cô có thể bị té ngã, nhưng cơ chân mạnh mẽ của cô đã giúp cô đứng vững.

"Chào mừng trở về, Enri. Cậu về sớm hơn dự kiến. Không ngủ lại sao?"

"Tớ về rồi đây. Và tớ đã cắm trại đêm qua."

"Vậy sao... Tớ rất vui vì cậu không bị tấn công bởi những con quái vật. Tuy nhiên, tớ không thể chấp nhận được điều đó. Các Goblin rất mạnh. nhưng vẫn còn những con quái vật mạnh hơn họ. Dù vậy, tớ đã không nhìn thấy bất kỳ con nào gần vùng đồng bằng..."

"Chị, đừng làm những việc nguy hiểm nữa!"

Nemu nói trong khi túm chặt lấy quần áo của Enri. Enri là gia đình duy nhất với em gái nhỏ của cô. Mạng sống của cô đã không còn chỉ duy nhất của cô. Có vẻ như Enri đã quên chi tiết nhỏ đó.

"Em đúng. Chị xin lỗi."

Enri mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu Nemu.

"Ừm! Vậy em sẽ tha thứ cho chị!"

Nemu nhìn lên và mỉm cười.

"Cảm ơn em. Nhân tiện, Nemu có ngoan không? Em không làm phiền Enfi chứ?"

"Không hề! Thật đấy~ Em không còn là một đứa bé nữa! Phải không, Enfi-kun?"

"A ha ha... à, tớ đang điều trị cho bộ tộc của Agu, vì vậy tớ đã không trông chừng quá chặt chẽ, nhưng tớ tin tưởng lối cư xử của Nemu."

"Thực sao, Enfi-kun! Nói thế nào nhỉ, chị hai. Enfi-kun rất bốc mùi."

"Nemu-chan! Đó là mùi của thảo dược! Khi em xay chúng lên, không phải em cũng nói tay mình hôi sao?"

"Những thứ đầy màu sắc từ thảo dược?"

"... Không, nó khác nhau. Đó là từ làm mấy món đồ giả kim thuật, vì vậy xin đừng nói anh bốc mùi..."

"Nhưng anh "đã" bốc mùi!"

Mặt Nfirea của đông cứng.

"Ừm, tất cả bám trên quần áo của Enfi. Vì vậy có lẽ anh ấy nên cởi ra khi không làm việc?"

Enri điên cuồng cố gắng giải thích ý nghĩa thực sự cho em gái cô, và khuôn mặt Nfirea dịu lại khi nghe nó.

"Tớ chẳng còn bất kỳ quần áo nào khác nữa, mặc dù... suốt thời gian ở E-Rantel tớ đã mặc khá nhiều."

"Thế, sẽ ra sao nếu tớ may một bộ cho cậu sau này?"

"Ơ? Cậu có thể làm sao?"

"Enfi, cậu nghĩ rằng tớ là ai? Tự tớ vẫn có thể may những loại quần áo đơn giản."

"Vậy sao? Tớ toàn mua quần áo thôi, nên tự cậu có khả năng may chúng nghe thật tuyệt."

"Vâng, cảm ơn vì điều đó. Nhưng tất cả mọi người trong làng đều có thể... Nemu, em tốt hơn nên bắt đầu học đi."

"Rõ~"

"Rồi, Nemu, em có phiền quay trở về trước không? Chị có chuyện cần phải thảo luận với Enfi."

Nemu lấy tay bịt miệng mình, nhưng nụ cười đã làm cho đôi mắt của em ấy lấp lánh.

"Ừm! Hiểu rồi! Vậy em sẽ đi trước. Chúc may mắn, Enfi-kun!"

Nemu vẫy tay với họ, sau đó trở về nhà với bước chân nhún nhảy.

Enri nhìn khi em ấy rời đi, lẩm bẩm với chính mình.

"Em ấy rất biết vâng lời. Dù sao, có phải cậu đang giấu tớ điều gì không?"

"Không, tớ không nghĩ... a, ý cậu là? Là nó phải không? Mặc dù tớ gần như có thể đoán được, kể từ lúc họp hội đồng làng ngày hôm qua."

Cùng với đó, họ đã bỏ qua rất nhiều điểm thừa thãi. Enri nói cho Nfirea những gì cô và trưởng làng đã thảo luận.

Nó không dừng lại ở đó. Cô cũng nói với cậu về cuộc thảo luận với Lupusregina, và Nfirea nghe tất cả mà không nói một lời nào. Sau khi hoàn thành, Nfirea nhìn thẳng vào mắt Enri. và nói.

"Tớ nghĩ rằng Enri có thể làm điều đó và dù câu trả lời của cậu là gì, tớ sẽ luôn luôn hỗ trợ cậu... ừ, câu đó hơi sến. Tớ hy vọng cậu sẽ trở thành trưởng làng mới."

"Tại sao? Tớ chỉ-"

"Không. Cậu không chỉ là một cô gái làng quê bình thường. Cậu là thủ lĩnh của Goblin, Enri Emmot. Cậu muốn nói rằng Goblin không phải là sức mạnh của cậu, đúng không? Nhưng cuối cùng, những Goblin thực sự là sức mạnh của cậu. Lupusregina yêu cầu cậu phải ra lệnh cho các Goblin, nhưng để tớ giải thích. Nếu cậu không phải là trưởng làng, và nếu cả làng đang bị nguy hiểm, Goblin sẽ chiến đấu cho đến khi tự cậu có thể chạy thoát."

"Không thể nào! Họ sẽ không bao giờ làm một điều như vậy!"

"Họ có thể nói thế trong thời điểm yên bình. Tuy nhiên, khi khủng hoảng họ sẽ làm thế. Tớ đã nghe nó từ chính họ."

"Không thể nào..."

Enri ngờ vực nhìn Nfirea. Cậu ấy nói dối? Nhưng thậm chí không có một chút lừa dối nào trong bầu không khí xung quanh.

"Điều quan trọng nhất đối với họ không phải làng, đó là cậu. Nhưng nếu cậu trở thành trưởng làng, vậy thì làng đã trở thành tài sản của cậu, và những Goblin sẽ ở lại và chiến đấu cho làng đến lúc cuối cùng. Nó có vẻ không khác biệt lớn lắm, nhưng nó là một sự khác biệt. Nói riêng với cậu, họ đã bảo tớ rằng nếu trường hợp khẩn cấp đó xảy ra, họ hy vọng tớ có thể đem Nemu chạy theo sau cậu. Enri... nếu cậu muốn kiểm tra họ cũng được. Nhưng tớ hy vọng rằng nếu cậu làm thế, cậu sẽ giữ bí mật là tớ đã nói với cậu về nó."

"Tớ sẽ không hỏi họ."

Nfirea vén tóc lên khi nghe thấy câu trả lời thẳng thắn, trực tiếp, để lộ đôi mắt mở to của mình.

"Được chứ? Tớ có thể nói dố-"

"-Chuyện đó không thể nào. Nfirea sẽ không nói dối mình. Tớ tin cậu. Tuy nhiên, chủ nhân triệu hồi có thực sự quan trọng vậy không?"

"Chà, không phải do cậu là chủ nhân của họ sao? Cậu đã mua vũ khí cho Goblin, phải không? Cậu không nghĩ rằng họ sẽ đưa cậu lên ưu tiên hàng đầu của họ vì điều đó? Nghe có vẻ tệ, nhưng những Goblin không bao giờ nhận được bất cứ thứ gì từ dân làng, dân làng đối xử với họ không có gì hơn những con quái vật được triệu hồi của cậu. Cậu nghĩ họ muốn ưu tiên ai, những người hầu như không công nhận họ, hoặc người cho họ ăn và mua vũ khí cho họ?"

Tất nhiên, không ai trong dân làng thực sự nói ra điều đó. Tuy nhiên, sự thật là cô không thể nhớ bất kỳ dân làng nào cảm ơn họ bằng bất kỳ cách cụ thể nào.

"... Nhưng, dân làng rất biết ơn những Goblin."

"Họ biết ơn với "cậu". Nó giống như trả tiền lại cho cậu cho các chi phí phát sinh và thời gian tiêu tốn. Cậu đã bao giờ nhìn thấy bất cứ ai trong làng gọi Goblin bằng tên chưa?"

Không có. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản bởi vì họ không thể nói riêng với họ, nhưng khi nghĩ về nó, đó là bởi vì họ không muốn nói.

Ý nghĩ đó khiến Enri đầy cô đơn không thể tả.

"Là vậy sao."

Tuy nhiên, trong giọng nói của cô không chỉ đơn giản là chán nản, nhưng đôi mắt cô ánh lên ánh sáng của sự nhận biết.

"Đúng thế. Đó là lý do tại sao tớ, cá nhân tớ, cảm thấy rằng cậu sẽ làm một trưởng làng tốt. Nếu không có gì khác, khi cậu là trưởng làng, cậu sẽ thay đổi mọi thứ cho các Goblin."

"... Mọi người sẽ giúp tớ, phải không?"

"Tất nhiên. Cậu cũng có thể nói là chẳng ai sẽ do dự giúp đỡ."

"Tớ hiểu. Thế thì tớ sẽ đi qua chỗ của trưởng làng. Tớ nên làm điều đó trước khi thay đổi ý nghĩ của mình!"

Enfi mỉm cười khi nghe tuyên bố của Enri.

Cậu hiểu cơn bão cảm xúc đằng sau quyết định của Enri. Nó nghiêm khắc, nhưng đầy tử tế.

"Được rồi! Chúc may mắn, Enri!"

Cô gật đầu trả lời, và sau đó không nhìn lại, đặt chân trên con đường để trở thành trưởng làng mới.

♦ ♦ ♦

Từ trên bầu trời, Lupusregina có thể thấy hầu như tất cả mọi người trong làng đều tập trung tại quảng trường làng. Enri dẫn đầu họ, hướng dẫn họ, nhưng cô không thể nghe thấy gì Enri nói.

Sau Enri kết thúc, dân làng vỗ tay.

"Ha... vậy là cuối cùng nó đã trở nên như thế này. Aaaa, mình không thể chịu nổi, uhihihi."

"-Có gì mà buồn cười vậy?"

Giọng nói từ phía sau làm Lupusregina quay lại đối mặt.

"Oya~ không phải là Yuri-nee sao? Chị bay bằng vật phẩm ma thuật?"

"Đúng thế. Ainz-sama đã ban nó cho chị. Đây là... Làng Carne, phải không? Đó là lý do tại sao em bị mắng."

"Đúng thế. Aaaa, bây giờ cuộc vui sắp bắt đầu~"

"Ý của em là gì?"

"Một người lãnh đạo mới vừa xuất hiện trong làng. Với dân làng, họ sắp chuyển sang một trang mới trong lịch sử của họ. Tuy nhiên, em tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu, tại thời điểm vinh quang này, ngôi làng bị tấn công và mọi thứ bốc cháy. Em tự hỏi những người dân làng sẽ trưng ra khuôn mặt nào đây?"

Một nụ cười tàn bạo trải rộng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, và bất cứ ai nhìn thấy ngay lập tức sẽ kết luận rằng cái gì đó độc ác và khủng khiếp đã được giải phóng.

"Và chị nghĩ em đã ở cùng với những người này. Đây có phải là đến từ đáy lòng của em?"

"Đúng vậy, Yuri-nee~ từng lời nói của em. Mỗi lần nghĩ về những người em ở cùng bị chà đạp như kiến và tiêu diệt với sức mạnh hung ác, em không thể ngưng cười."

"Em thật khủng khiếp. Em cũng xấu xa như Solution. Tại sao các em gái nhỏ của tôi lại như thế này? Thật là, chỉ có một đứa em tốt là Shizu... mặc dù nghĩ lại thì Entoma cũng không phải là một đứa em xấu."

Lupusregina cười khi chị cô càu nhàu.

"A~ cuối cùng ngôi làng có bị phá hủy không?"

Phần 4

"A, tớ mệt quá."

Enri trút tấm bảng nhỏ cô đang cầm xuống bàn và ngồi phịch xuống, không còn năng lượng. Cô quay sang nhìn vào nguồn gốc của tiếng cười lặng lẽ và nhìn thấy Nfirea với một nụ cười như nói "đúng như kế hoạch" trên khuôn mặt.

"Cậu đã học rất chăm chỉ, Enri."

"Cái đó quááááá khóóóóó~ Tớ không giỏi sử dụng đầu óc..."

"Cậu cần phải học cách đọc và viết, cậu biết đấy."

Enri đáp lại một tiếng rên rỉ thê lương.

Là trưởng làng cô cần một mức độ giáo dục cơ bản, đó là lý do tại sao Nfirea được đích thân hướng dẫn cô, nhưng đầu Enri cảm thấy như được tách ra xa nhau.

"Mấy từ ngu ngốc, chúng được tạo ra chỉ để gây rắc rối cho tớ..."

"Đừng nói thế. Cậu đã biết cách viết tên riêng của mình, không phải sao? Và Nemu-chan cũng thế."

"Ừm... chà, đó là một điều tốt... Tớ không thể học thuộc nhiều đến thế?"

"Than ôi! Ðây chỉ là những điều cơ bản. Nhìn này, cậu mới chỉ bắt đầu học trong năm ngày, chúng ta thậm chí chưa đến những phần quan trọng."

Một biểu hiện 'cậu đang đùa tớ' xuất hiện trên khuôn mặt Enri.

"Ấyyy, đừng làm khuôn mặt như thế. Một khi cậu hiểu những điều cơ bản, chúng sẽ có lợi lắm. Đó là lý do tại sao chúng rất quan trọng."

"Hừm."

"Cậu trông thực sự mệt mỏi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây."

Như thể đã chờ đợi từ này, Enri nhổm dậy từ chỗ ngồi của mình.

"Điều đó thật tuyệt vời! Hãy kết thúc sớm vào ngày mai luôn! Cảm ơn cậu, Enfi!"

Nfirea mỉm cười nhẹ trước khi lau các chữ cái giống như gà bới ra khỏi tấm bảng.

"Vậy cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cùng giờ."

"Tớ thực sự hạnh phúc khi cậu sử dụng thời gian thử nghiệm của mình để dạy cho tớ tất cả những điều này. Nhưng tớ không muốn biết ơn gì đâu..."

"Ừm. À, đó là thế. Họ nói đối với một giáo viên tốt hơn là bị các học sinh ghét hơn là biết ơn."

"Đó là dối trá! Hoàn toàn dối trá!"

"A ha ha ha. A, mình hết thời gian rồi. Ngủ ngon, Enri."

"Ừm. Chúc ngủ ngon. Đừng làm việc quá cật lực khi cậu quay về và ngủ sớm đi nhé."

Nfirea mỉm cười ra hiệu đã hiểu, và sau đó bước ra cửa trước. Sau khi nhìn cái ánh sáng ma thuật nổi bồng bềnh của cậu biến vào khoảng không, Enri trở vào ngôi nhà của mình. Trong bóng tối, cô cảm thấy đặc biệt cô đơn.

"A- Mình quá mệt mỏi..."

Enri uể oải cởi quần áo của mình và chui vào chăn. Cô đã rất ồn ào khi học lúc nãy, nhưng bây giờ tất cả cái cô có thể nghe được là âm thanh dễ thương của cô em gái đang ngủ. Enri bình thản nhắm mắt lại.

Bộ não của cô đã hoạt động quá nhiều trước đó, Enri chắc chắn mình sẽ rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Đúng như cô mong đợi, cô chìm vào giấc ngủ trong vòng vài giây nhắm mắt lại.

Cô không biết mình ngủ bao lâu, nhưng một âm thanh xa xôi đánh thức cô khỏi giấc ngủ.

Ba tiếng gõ. Tạm dừng, và sau đó ba tiếng gõ nữa.

Nhận ra tín hiệu có nghĩa là gì, Enri buộc mắt mình mở ra trong bóng tối. Sau khi nhanh chóng thức dậy và nhận ra cô vẫn còn ở nhà, cô hầu như đã nhảy ra khỏi giường. Cùng một lúc em gái của cô cũng tỉnh giấc.

"Em không sao chứ?"

"Vâng."

Giọng nói của con bé có sự sợ hãi, nhưng có vẻ như con bé vẫn có thể di chuyển.

"Hãy sẵn sàng bây giờ!"

"Vâng!"

Thắp đèn sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, vì vậy Enri chuẩn bị để chạy trốn trong bóng tối.

Khi âm thanh của những tiếng chuông vang lên trong gió, Enri và Nemu nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho mình. Tốc độ của họ sinh ra không phải do luyện tập sơ tán lặp đi lặp lại, mà là của nỗi sợ hãi cũ vẫn còn từ khi ngôi làng của họ bị tấn công trong quá khứ. Và sau khi nghe những lời của Agu, cô đã có một ý tưởng về những gì sẽ xảy đến.

"Nemu! Đến điểm hẹn! Chị sẽ đi chăm sóc của những người khác!"

Không chờ đợi câu trả lời của em gái, Enri nắm lấy tay Nemu và chạy ra cửa.

Tiếng chuông vẫn vang lớn, điều đó có nghĩa là có một tình huống khẩn cấp. Điều này chắc chắn là dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công đang tới.

Các trình tự tập luyện di tản lặp lại vô số lần trong tim cô, và cô không hoàn toàn từ bỏ mong muốn chạy trốn thực tại và điều này của mình, nhưng cái lạnh lẽo trong không khí phủ nhận nó. Đó là cái lạnh tương tự khi các hiệp sĩ tấn công làng.

Khi gần đến điểm hẹn, Enri đẩy Nemu về phía trước.

"Được rồi, đi thôi!"

Nemu gật đầu rất nhẹ trả lời, và sau đó lao về phía chỗ họp.

Tuy nhiên, như một trưởng làng lão luyện, Enri phải xem xét làm thế nào để di chuyển toàn bộ ngôi làng.

Những cảm giác xấu trước khi giả định vị trí hiện nay đã từ trái tim cô tràn ra ngoài không kiểm soát.

"Như thể các vị thần muốn thấy mình đau khổ."

Không suy nghĩ, Enri để các từ đó thoát khỏi miệng cô. Đây là trường hợp xấu nhất.

Một Goblin chạy đến bên Enri.

"Chuyện gì vậy? Điều gì đang xảy ra vậy?"

"Chúng tôi thấy những con quái vật trong rừng. Có khả năng cao là chúng sẽ tấn công chúng ta."

"Hiểu rồi, bây giờ hãy đi thôi!"

Với Goblin dẫn đường, Enri sớm đi đến cổng chính. Cô thấy rằng các rào chắn đêm đã được thiết lập và những Goblin đang tập trung ở đó. Đeo các loại vũ khí và áo giáp Enri đã mua cho mình, họ trông giống như những cựu chiến binh dày dạn.

Khi lại gần cô có thể ngửi thấy mùi hôi trong không khí, bằng chứng khiến Enri tin là có Ogre hiện diện. Các Ogre nắm chặt các cây chùy mới của họ, trông sắc nhọn và đe dọa.

Cùng với Enri, một Nfirea thở hổn hển và các thành viên của lực lượng tự vệ do Brita tụ tập ở cổng chính. Agu và một số Goblin của cậu ta, những người đã phục hồi đủ để chiến đấu, cũng cùng đứng với họ.

"Đó là tất cả sao? Còn về bà Lizzie? Có chuyện gì giữ chân bà ấy?"

Bà Lizzie của Nfirea là một Magic Caster trứ danh theo cách riêng của mình. Không thể nào không có chỗ cho bà tham gia vào việc phòng thủ của làng.

"Không, bà không đến đây. Bà đã ở điểm hẹn. Nơi đó cũng là quan trọng."

Dân làng gật đầu khi nghe những lời của Nfirea. Vì các thành viên gia đình của họ đã chạy đến điểm hẹn, họ cũng phải giữ cho nó an toàn.

"Tất cả những người không thể sử dụng cung tên đã ở đó. Vì các anh mạnh, có sao không nếu một trong các anh đi đến đó?"

"Chúng tôi không thể làm điều đó."

Jugem thẳng thừng từ chối yêu cầu của Brita.

Anh ta đã không nói ra điều này vì ác ý về phía dân làng mà anh đã sống và làm việc cùng. Khi căng thẳng tăng cao làm Enri nuốt xuống, Jugem giải thích lý do của mình.

"Có rất nhiều quái vật. Và có những con khác, cộng thêm Ogre. Chia ra sẽ rất nguy hiểm."

"Anh biết được số lượng của chúng?"

"Brita-san, kẻ thù ẩn trong rừng. Không có cách nào để đánh giá chính xác số lượng của chúng. Tuy nhiên, chúng tôi đã xoay sở để có được một ước tính... bảy Ogre, một vài con rắn khổng lồ, một số Warg, một vài con mà chúng tôi nghĩ có thể là Barghest và có gì đó to lớn phía sau chúng."

"Warg, rắn khổng lồ và Ogre? Có một Druid phía sau chúng?"

Warg là quái vật trông giống như chó sói, nhưng lớn hơn. Chúng thông minh hơn chó sói và thật tệ nếu bạn gặp chúng trong rừng.

"Có thể. Mọi thứ sẽ thực sự xấu nếu phía chúng có một Magic Caster. Chúng ta có thể giả định rằng chúng cũng có những kẻ tấn công tầm xa. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu tập trung tất cả sức mạnh chiến đấu của chúng ta ở đây, phải không? Tôi có nên gọi bà qua đây không?"

"Cái đó... hơi khó nói, Ani-san. Điểm hẹn là một trong những tòa nhà cao nhất trong làng. Nếu bất cứ điều gì xảy ra, nó sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng hoặc nói cách khác, chỗ bảo vệ làng. Chúng tôi không thể để cho bất cứ ai bảo vệ chỗ đó rời khỏi."

"... Vậy chúng ta nên vừa đánh vừa rút lui? Tôi nên đi đâu?"

"Brita-san sẽ chỉ đạo lực lượng tự vệ. Tôi hy vọng cô có thể chuyển tiếp mệnh lệnh của tôi sao cho họ có thể hiểu được. Sau đó, hành động tùy theo khi tình hình."

"Vậy chúng ta sẽ sử dụng chiến lược thứ hai chống lại những kẻ xâm lược? Sau khi bắn chúng bằng các mũi tên, chúng ta sẽ sử dụng rào chắn để giữ chúng ở trong chiến hào và đâm chúng thông qua các lỗ với giáo mác. Kỹ năng của mọi người như thế nào không quan trọng một khi chúng lại gần."

"A, thế tôi sẽ để cho cô. Tuy nhiên, Warg và Barghest rất nhanh nhẹn, và nếu còn lại một mình, chúng sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại. Nhắm vào chúng đầu tiên. Ngoài ra, khi Druid của chúng xuất hiện, cô nhớ để lực lượng tự vệ lui về?"

"Tôi không phản đối điều đó, nhưng anh sẽ có đủ người ở tiền tuyến mà không có chúng tôi chứ?"

"... Nếu may mắn, chúng ta sẽ có đủ."

"Nếu là như thế... tôi nghĩ, tốt hơn nên bảo tất cả mọi người ở đây sẵn sàng quyết tử. Ít nhất, nếu chúng tôi ở phía sau chúng tôi sẽ không bị tấn công, chúng tôi có thể tập trung bắn vào tên Druid. Anh biết đấy, tôi đã từng là một mạo hiểm giả, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dân làng dũng cảm như vậy... ít nhất, tôi nghĩ thế khi xem họ tập luyện với cung tên."

"Trong quá khứ, ngôi làng đã bị tấn công... và chúng tôi ghét sự vô dụng của bản thân."

Enri, người đã im lặng cho đến bây giờ, chia sẻ những tình cảm của các thành viên trong lực lượng tự vệ.

Thật kinh ngạc, không có ai ở đây muốn chạy trốn. Không thể nào trong cuộc chiến này họ lại không bảo vệ ngôi làng cho những người thân yêu ẩn nấp phía sau họ.

"Nhân tiện, một lực lượng lớn như vậy phải tốn một thời gian để tập hợp. Liệu có phải là do Tên Khổng Lồ phương Đông hay Rắn Quỷ phương Tây không?"

"Không phải là không thể."

Jugem nhẹ nhàng khẳng định nghi ngờ của Brita.

Nếu là trường hợp đó, có nghĩa là Agu đã kéo những con quái vật đến đây. Đó là lý do tại sao Jugem đã hạ thấp giọng, vì lực lượng tự vệ sẽ không nghe được và công kích Agu.

Sự tồn tại của quái vật giống như Tên Khổng Lồ phương Đông, Rắn Quỷ phương Tây và kẻ thù chung của chúng, Quái Thú phương Nam, đã được nói cho dân làng.

Mặc dù Quái Thú đã được thuần hóa bởi 'Dark Hero', hình thái và sự hiện diện của những con quái vật hùng mạnh đã được khắc sâu không thể xóa đi trong trái tim dân làng. Sợ hãi là phản ứng thích hợp cho ý nghĩ sẽ chiến đấu với cái gì đó cùng một cấp độ như vậy.

"Vậy loại ma thuật mà Rắn Quỷ phương Tây sử dụng là gì? Chết tiệt, thật là chua chát."

Jugem gật đầu với câu lầm bầm của Brita.

"Thông thường, những con quái vật với ma thuật bẩm sinh sẽ không có hơn mười con, nhưng nếu chúng có thể thực hành và học ma thuật thì khiến cho chúng trở nên phiền toái. Nếu chúng biết ma thuật khống chế..."

"Không sao đâu nếu có Enfi hoặc các Goblin, nhưng những kẻ sử dụng ma thuật là những tên khốn gian lận."

Enri nói vẻ không vui, thu hút những nụ cười ảm đạm từ dân làng.

"... Nhưng đừng có nói cho Gown-sama là tôi đã nói thế, được chứ?"

Theo đó những nụ cười biến thành tiếng cười.

Điều đó sẽ phá vỡ sự căng thẳng, Enri nghĩ. Mặc dù sẽ là xấu nếu họ quá thoải mái, quá căng thẳng cũng sẽ giữ cho họ chiến đấu hiệu quả. Bây giờ, tâm trạng dường như là tốt.

Jugem nhìn cảm ơn Enri. Có vẻ như anh ta hiểu tại sao cô ấy lại nói những lời đó.

"Đừng lo lắng. Chỉ cần ở lại phía sau và bắn. Chúng tôi sẽ xử lý tiền tuyến."

Các Goblin đã huấn luyện lực lượng tự vệ cho chính xác vai trò này, thứ phù hợp với họ nhất.

Một ngôi làng nhỏ sẽ khó khăn để thu thập áo giáp và vũ khí, và chỉ đơn giản là không đủ để trang bị cho lực lượng tự vệ. Và cuối cùng, họ vẫn là người dân. Họ có thể có cánh tay mạnh mẽ từ việc làm ruộng, nhưng điều đó không biến thành kỹ năng kiếm thuật. Bất cứ ai có thể đào tạo mình thành một chiến binh có thể đánh bại quái vật trong thời gian rảnh rỗi giữa công việc sẽ không gì hơn một thiên tài.

Với những điểm đó, những Goblin nhận ra rằng họ không thể đưa lực lượng tự vệ vào tuyến đầu. Thay vào đó, họ quyết định dạy họ bắn cung để trở thành hậu phương.

Mặc dù kỹ thuật của họ đã được cải thiện và họ có thể bắn trúng mục tiêu, cung của họ không có nhiều sức mạnh xuyên phá, làm cho nó khó để tấn công một con quái vật da dày. Tuy nhiên, nếu may mắn và bắn đồng loạt, có cơ hội là họ có thể bắn vào chỗ dễ bị tổn thương.

"Được rồi, giống như chúng ta đã tập luyện, mục tiêu ở phía bên kia cánh cổng, và bắn theo hàng ngũ! Agu, nhiệm vụ của cậu là giữ vững khi cổng chính bị phá vỡ và đâm chúng với giáo mác. Hãy theo lệnh của Brita-san như thể chúng đến từ Ane-san và lắng nghe cô ấy."

"Ôôôô! Cứ để đó cho tôi!"

"Tinh thần đó. Bây giờ, nghe đây. Tôi cấm cậu chạy. Chiến đấu cho đến chết."

"Tất nhiên! Tôi chắc chắn sẽ đền đáp lòng tốt anh đã thể hiện bằng việc cứu mạng tôi! Thực tế, tại sao không đưa tôi lên tuyến đầu với các Ogre?"

"Cậu là đứa trẻ ngốc nghếch! Nếu tôi để cho cậu làm điều đó, cuối cùng cậu chỉ tự kết liễu chính mình thôi. Cậu có thể nói thế khi cậu mạnh mẽ hơn!"

Sau khi bị Jugem mắng, mặt Agu tràn đầy tiếc nuối và một số thành viên lực lượng tự vệ đã đến an ủi cậu.

Enri thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh này. Đầu tiên, dân làng đã không nhìn cậu ta như người đã đem những con quái vật đến. Điều còn lại, đó là bằng chứng cho thấy Agu đã được dân làng chấp nhận.

Họ là những người cuối cùng bên ngoài vào trong làng. Mặc dù họ không bị xa lánh hay đối xử tồi tệ, vẫn còn có một khoảng cách giữa họ. Tuy nhiên, từ cái nhìn của sự việc, khoảng cách đó sẽ biến mất nếu họ giành chiến thắng ngày hôm nay. Thật mỉa mai rằng chiến trường là nơi tốt nhất để xây dựng các mối quan hệ thân thiết.

Và bởi vì cô cảm thấy rằng đó là khoảng cách mà Agu đã phải tranh đấu rất quyết liệt. Mục tiêu của cậu là đóng góp cho làng và nâng cao vị thế của mình và người dân của mình. Trong xã hội loài người, họ sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã đổ máu cho họ. Agu và người dân của mình đã nhận được sự quan tâm của dân làng trong tâm trí, vậy nên cảm xúc của cậu là tự nhiên thôi.

"Enfi, tớ có chuyện muốn yêu cầu cậu."

Enri đứng bên cạnh Enfi, và thì thầm vào tai cậu.

"Ồ, không, hơn một chút - a. Ừm. Hiểu rồi. Thế thì - Agu, tôi có một thứ muốn giao cho cậu. Hãy cầm lấy các món đồ giả kim thuật này và sử dụng chúng cho tốt."

Enfi mở túi của mình. Bên trong là nhiều chai và những cuộn giấy.

"Sử dụng những cái này ném chúng vào kẻ thù. Sẽ trượt nếu ở quá xa, nên cố gắng sử dụng chúng ở tầm trung. Cậu sẵn sàng chưa?"

"Để đó cho tôi! Hãy xem tôi hoàn thành sứ mệnh của mình một cách hoàn hảo!"

Agu nhận lấy cái túi, và như họ đang chờ đợi, một trong những Goblin hét xuống với họ.

"Chúng đang di chuyển! Chúng đang tiến về phía này!"

Nếu lắng nghe, họ có thể nghe thấy âm thanh của những con quái vật xé toạc màn đêm.

"Lực lượng tự vệ vào vị trí! Ane-san, coi chừng! Ani-san nữa!"

"Vâng vâng, tôi hiểu rồi! Đừng để bất kỳ ai chết, làm ơn!"

"Tất nhiên!"

"Bây giờ thì, Enri, chúng ta đi?"

Nfirea chạy đến Enri như để hộ tống cô. Công việc của họ là tuần tra từng nhà để xem có ai không nhận thấy tình trạng khẩn cấp.

Khi họ nhìn Enri rời đi, các Goblin đứng vào vị trí chiến đấu.

"Lực lượng tự vệ, vào vị trí - và xong. Kẻ thù đang bước vào tầm ngắm."

Không có đường bắn trực tiếp vào những quái vật ở phía bên kia bức tường. Bắn một mục tiêu không nhìn thấy sẽ đòi hỏi bắn theo vòng cung, nhưng đó không phải là điều mà dân nghiệp dư nào có thể làm, và tập luyện để có thể làm được điều đó thì quá lâu. Kết quả là, các Goblin đã quyết định thử một cái gì đó khác.

Họ huấn luyện lực lượng phòng vệ bắn mũi tên vào vùng đất ở phía bên kia bức tường. Điều đó có nghĩa là học sử dụng bao nhiêu sức lực, và thực hành các góc để bắn chính xác vào một khu vực cụ thể. Việc tập luyện đó hoàn toàn vô dụng trước những tình huống cụ thể. Tuy nhiên, vì mục đích của đối phương là phá cổng và chúng đã tập trung ở phía trước nó, đồng loạt tấn công cổng, khóa huấn luyện tất nhiên sẽ phát huy hiệu quả.

Cổng chính run lên dưới những tiếng kêu đáng sợ của đám quái vật, và các bức tường gần đó cũng run lên theo.

"Rất tốt! Kẻ thù đang ở tầm bắn! Bắn chặn - bắt đầu!"

"Bắt đầu!"

Đáp lại tiếng hét của Jugem, các cung thủ Goblin trên tháp canh - Shuringan và Gurindai - bắt đầu bắn. Miễn là mục tiêu trong tầm bắn, tài thiện xạ của Goblin sẽ không bỏ lỡ. Tiếng hét đau đớn vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Lực lượng tự vệ rùng mình sợ hãi và căng thẳng, như thể họ sẽ bị nuốt chửng bởi bầu không khí đầy tiếng hét khủng khiếp của chiến trường. Giữa tất cả những điều này, Jugem hét lên một lần nữa.

"Lực lượng tự vệ - giữ vững! Đừng nâng cung cho đến khi ra lệnh!"

Họ được dặn không được bắn cho đến khi địch tới chỗ họ đã dành rất nhiều thì giờ để học bắn. Tuy nhiên, ở ngay bên cạnh, tất cả mọi người nhìn vào tháp canh hiểu tại sao.

Bọn quái vật đã bắt đầu ném đá từ phía bên kia bức tường. Mỗi một viên mang kích thước của một cái đầu người.

Mặc dù nhiều viên ném trật, nhưng một cú may mắn vào tháp canh cũng khiến họ rùng mình.

"Bọn ném đá được xác nhận! Bọn ném đá đối phương theo hình vòng cung!"

"Mỗi tên có khoảng 3 viên đá, và ước tính là 21 viên trong tổng số - úi!"

Một hòn đá ném trúng một cái tháp và mảnh gỗ bị nứt ra.

Nếu họ bắt đầu bắn, lực lượng tự vệ cũng sẽ trở thành mục tiêu.

Sự thật là lực lượng tự vệ đã ra nằm ngoài tầm nhìn của kẻ thù, và độ chính xác của chúng thấp. Tuy nhiên, nếu họ không may, một cú duy nhất có thể giết người. Ngay cả một tảng đá ném đi yếu ớt có thể làm tổn thương nghiêm trọng một ai đó.

Ra lệnh cho lực lượng tự vệ không tấn công có thể được cho là một chiến lược an toàn, bởi vì nó cho thấy Jugem không muốn ai chết trước khi trận chiến kéo dài có thể bắt đầu.

"Đừng nghĩ rằng chúng ta không thể bắn chỉ vì bọn ngươi đang ném đá vào chúng ta!"

Gurindai hét lên giận dữ, và bắt đầu bắn trở lại trong khi các trận mưa đá lướt qua. Lực lượng tự vệ hưng phấn trước dáng vẻ dũng cảm của anh ta, xem cách anh ta không sợ hãi bắn trả dù biết rằng mình sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nếu bị ném trúng. Tuy nhiên, Jugem đã không nhìn anh ta. Anh nhanh chóng ra soát xung quanh và tìm thấy kẻ thù mới ngay lập tức.

"Kiumei! Mấy con rắn đang leo bên cánh trái! Một mình ngươi lo được chứ?"

"Không có vấn đề, thủ lãnh! Để đó cho tôi!"

Kiumei, người đã đứng ở phía sau, thúc con sói của mình lên phía trước. Trước mặt anh là những con rắn khổng lồ đang leo tường.

"Mười lăm, mười sáu! Hai người cố cầm cự thêm một chút!"

Không cần những lời của Jugem. Không nhìn thấy dấu hiệu sợ hãi trong tư thế bắn của hai cung thủ trên đỉnh tháp canh. Không quan tâm cho dù tháp sẽ sụp đổ, họ vẫn tiếp tục nhắm bắn bọn quái vật và làm mồi cho các cuộc ném đá. Bên cánh trái, Kiumei dường như làm tốt việc đánh những con rắn.

Cuối cùng, hai tháp canh cong và gãy rời do các viên đá ném. Shuringan và Gurindai nhảy xuống đất, lăn vài lần để hóa giải lực tác động.

"Lực lượng tự vệ cung thủ sẵn sàng!"

Đáp lại lời kêu gọi, các cung thủ chuẩn bị cung.

"Hít thở sâu! Vào - ra! Vào - Kéo!"

Giọng nói giống như lúc huấn luyện, và trong một khoảnh khắc, các cung thủ lực lượng tự vệ quên việc họ đang ở trên chiến trường. Bỏ qua những tiếng gỗ ọp ẹp, họ thực hiện các động tác tương tự như họ làm lúc tập luyện.

"Buông!"

Mười bốn mũi tên vạch nên một vòng cung đẹp qua bầu trời và biến mất sau bức tường, gây nên nhiều tiếng la hét đau đớn từ những con quái vật.

"Tuyệt", Agu lẩm bẩm một mình, nhưng Jugem không có ý định cho bất cứ ai có thời gian để xem thêm.

"Lần hai sẵn sàng! - Đừng sợ - Hít thở sâu! Vào - ra! Vào - Kéo!"

Đến lúc này, Shuringan và Gurindai đã được chữa lành và vào vị trí của họ trong lực lượng tự vệ.

"Buông!"

Một lần nữa, mười bốn mũi tên bay ra, hai mũi nữa muộn hơn một chút. Cánh cửa kêu cọt kẹt lớn hơn khi những tiếng kêu từ đối phương tăng lên. Các mũi tên hẳn đã làm chúng điên tiết- và làm chúng chịu nhiều tác động.

"Hỗ trợ! Thay đổi vũ khí!"

Lực lượng phòng thủ cùng nhau di chuyển đằng sau những chướng ngại vật ở phía sau cổng chính. Bất cứ ai đột kích vào sẽ bị mắc kẹt vào các thanh chắn cứng cáp và gai góc của các chướng ngại vật. Việc bố trí trong hình dạng chữ L, dẫn những kẻ tấn công đến nơi Jugem và các Ogre đang chờ đợi. Đối với những kẻ xâm nhập, phá qua cổng sẽ giống như nhảy vào chảo lửa.

"Nếu thấy bất kỳ Magic Caster nào, tránh ra khỏi tầm bắn của chúng!"

"Thủ lãnh!"

"Có chuyện gì, Agu?"

"Ani-san đã cho tôi một số món đồ giả kim và có keo trong đó, anh muốn dùng nó ở đâu?"

"Bùn sẽ hấp thụ nó chứ?"

"Có, nhưng anh ấy nói nó chỉ có tác dụng ngắn."

"Nếu là như vậy, cứ chờ thời điểm thích hợp và ném vào cổng chính."

Sau khi cho thấy họ đã hiểu, Agu và bộ lạc của mình di chuyển ra ngoài cùng lúc. Kiumei trở lại sau khi đánh bại những con rắn và ngay lập tức bắt đầu tìm đến Priest để nhận sự chữa trị.

Có tiếng gỗ vỡ vụn, và một bên cổng chính đã ngã. Đám Ogre đối phương tràn qua lỗ thủng.

"Ku ku, một lũ ngu khờ dại."

Jugem chế giễu những kẻ thù tiến vào. Chúng đã phạm một sai lầm chết người.

Bọn quái vật chỉ bị phá vỡ một bên cổng. Một khi bên đó vỡ, chúng sẽ bỏ qua phía bên kia và xông vào, đặc biệt là vì chúng sợ bị trúng tên nếu vẫn còn ở bên ngoài. Tuy nhiên, với chỉ một bên cánh cổng, chúng chỉ có thể đến từ một chỗ, có nghĩa là rất nhiều kẻ thù bị mắc kẹt ép ở lối vào. Ngoài ra, chúng sẽ bị tóm ở góc của chỗ phục kích hình chữ L, nơi tất cả hậu phương có thể tập trung tấn công vào một lượng nhỏ kẻ thù tại một thời điểm.

"Chào mừng đến khu giết chóc. Đến lúc để chết rồi."

Đám Ogre vũ trang bên làng có một lợi thế trong trận đấu với những đồng loại hoang dã của mình, và lực lượng tự vệ có giáo để hỗ trợ. Bất kỳ Ogre nào cố gắng phá vỡ các hàng rào sẽ bị hạ bằng những mũi tên lửa, ma thuật và các món đồ giả kim thuật của Agu. Các Goblin sẽ xử lý bất kỳ con thú nào đột kích qua sự hỗn loạn.

Tình hình chiến thuật áp đảo thuận lợi cho họ và vẫn còn các Goblin cưỡi sói đứng ở phía sau. Nếu kẻ thù không có bất kỳ Magic Caster nào, chiến thắng của họ sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên-

"-Cái gì thế?!" Sự hoảng loạn len lỏi trong giọng nói của Jugem. "Có phải có một con Troll ngoài đó?"

Nó khác với Ogre, nhưng cùng một kích cỡ. Nó lảo đảo một cách cứng nhắc gần những kẻ hộ tống, phát ra một sự hiện diện áp đảo khi nó đến. Trong tay của nó cầm một thanh kiếm lớn với khí sắc không bình thường.

Một chất dính chảy ra ở giữa lưỡi kiếm. Đó phải là một hình thái của ma thuật.

"Con boss đã ra chiến trường? ... Chẳng lẽ đó là... Tên Khổng Lồ phương Đông?"

Nó chắc chắn giống như thế. Cơ thể mạnh mẽ như đã được tôi luyện cứng rắn như thép và nó hoàn toàn không giống như bất kỳ con Troll nào mà Jugem biết. Trong nháy mắt, anh có thể nhìn thấy nó có thể sánh ngang với Quái Thú phương Nam như thế nào.

Chỉ một con Troll đã đòi hỏi tất cả Goblin xử lý. Đó là một đối thủ khó nhằn so với bất kỳ đối thủ nào mà họ đã từng phải đối mặt.

"Nếu trong trường hợp đó..."

Jugem nghĩ về những gì nên làm.

Nó dường như vô vọng. Cách tốt nhất là hỗ trợ Enri chạy thoát. Nếu cô ấy không muốn, thì ngay cả khi họ ép buộc cô-

"... Không, đó không phải là cách tốt nhất. Đó là cách tồi tệ nhất, và là cuối cùng của chúng ta."

Sau khi từ bỏ cách đó, Jugem nói với đội quân goblin của mình.

"... Này, mọi người. Cuối cùng, mỗi người trong chúng ta sẽ chết. Thậm chí đừng nghĩ đến những điều trẻ con như rút lui. Hãy chắc chắn in sâu cái chết anh hùng của các ngươi vào trong mắt của tất cả mọi người!"

Các Goblin đáp lại với một tiếng gầm đầy tinh thần chiến đấu. Trong một khoảnh khắc, kẻ thù và đồng minh dường như đóng băng.

"Đi nào, các chàng trai! Hãy cho chúng thấy sức mạnh của các chàng trai của Ane-san!"

♦ ♦ ♦

Sau đi một vòng trong làng, Enri khẳng định rằng không ai bị bỏ lại phía sau và thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, âm thanh của một cái gì đó vỡ ra từ phía trước. Sau đó là tiếng hét xung trận từ cả hai bên và những âm thanh trầm sâu vang dội làm cô rùng mình.

Đó có lẽ là âm thanh của cánh cổng bị phá vỡ và các Goblin tham gia trận chiến. Cô gần như đã rơi vào căng thẳng, nhưng Enri ép nó xuống. Vị đắng vẫn ở trong miệng cô, nhưng cô lờ nó đi để nhìn Nfirea.

"Enfi. Chúng ta nên tới cổng."

"Hiểu rồi. Nhưng cậu cần phải đi đến điểm hẹn và trấn an mọi người, được không?"

Cách nói của Enfi có ẩn ý "đừng cản trở việc của người khác".

Mặc dù Enri đã tập sử dụng một cây cung, bây giờ khi cổng bị phá vỡ, cuộc chiến có thể đã chuyển sang đánh tầm gần. Thành thật mà nói, ngay cả khi Enri đến đó lúc này, cô cũng không thể giúp được gì.

"Tớ không thể làm thế. Tớ đã chọn dẫn dắt các Goblin và dân làng, và miễn là tớ có thể, tớ cần phải làm điều đó. Mặc dù lui lại là việc làm chính xác, nó không phải là việc làm đúng đắn."

Cô phải đứng trên tiền tuyến và nhìn trận chiến diễn ra như thế nào. Sau khi nhìn thấy niềm tin trong mắt Enri, nét mặt Enfi cứng lại và gật đầu.

"Đúng. Tớ hiểu. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của người bạn thời thơ ấu làm tim Enri đập không thoải mái và kỳ lạ.

"Ừm? Có gì sao, Enri? Tớ biết, tớ không tuyệt vời như Gown-san, nhưng tớ sẽ không để cậu chết."

"... Đừng có nói từ chết."

"A, tớ xin lỗi. Cái đó... Cái đó..."

Khi thấy người bạn thời thơ ấu vật lộn tìm từ ngữ để sử dụng, như cậu vẫn thường làm, Enri mỉm cười.

"Đi thôi, Enfi!"

"À, phải! Đúng vậy, chúng ta không có thời gian nói chuyện để lãng phí!"

Hai người họ chạy đến cổng trước. Bởi vì họ bắt đầu chạy từ cổng sau, nó khá xa, nên ngay cả khi họ chạy tốc độ tối đa, sẽ mất một thời gian tới được đó. Và với hơi thở hổn hển, chẳng thể nào họ có thể bắt đầu chiến đấu ngay lập tức. Để không cho sự vội vàng làm lãng phí sức lực, họ chạy ở tốc độ vừa phải.

Tuy nhiên, họ chỉ chạy trong một vài giây.

Hai người họ nghe thấy một tiếng dạ dày khuấy động và làm họ dừng lại trên đường đi.

Nhìn lại, họ nhìn thấy một ai đó quan sát họ từ bên trên phía sau.

Đó là một thứ lớn bất thường, lớn hơn nhiều so với một con người. Họ không thể lĩnh hội được trong thời điểm nhìn thấy nó, nhưng đó là hình dạng thật của nó. Nó đặt một bàn tay trên cánh cổng sau, một cánh cổng cao bốn mét.

"―Đó, đó là thứ gì? Kẻ khổng lồ?"

"Tớ không biết! A-"

Câu nói của Nfirea cắt ngang giữa chừng, và miệng há ra. Enri điên cuồng quay sang nhìn vào thứ đã làm cậu ta sững sờ và kết thúc bằng biểu hiện tương tự.

Cái gì đó đang từ từ leo tường.

Một cái gì đó quá lớn để là một con người.

"Có thể đó là một con Troll?"

Khi cô nghe Nfirea thốt lên những lời đó, Enri nhìn chằm chằm vào con quái vật đang hiện lên.

"Cái gì cơ?"

"Mặc dù đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy một con, nó chính xác như những gì mà tớ đã được nghe. Nếu đó thực sự là Troll chúng ta đang gặp rắc rối... Troll là đối thủ mà ngay cả những mạo hiểm giả cấp gold cũng gặp khó khăn để đánh bại. Thật lòng mà nói, Jugem và những người khác chắc cũng sẽ gặp khó khăn."

Enri cảm thấy máu dồn xuống khi nghe về một kẻ mạnh hiện diện trong làng.

Con Troll đã lộ ra hình dáng khổng lồ của nó và khịt khịt mũi, và nó bắt đầu nhìn xung quanh.

Nắm lấy bàn tay Enri, Nfirea kéo cô vào bóng tối của một ngôi nhà gần đó. Ở đây, cậu ngậm miệng và thì thầm trực tiếp vào tai cô ở âm lượng vừa đủ nghe.

"Enri, Troll có cái mũi rất nhạy bén. Hiện giờ không sao vì chúng ta đang cuối hướng gió, nhưng vẫn còn quá sớm để thư giãn. Cậu cần phải ra khỏi đây... sau đó tập trung với các Goblin."

Enri lại gần Nfirea và thì thầm vào tai cậu.

"Tớ không thể, Enfi. Nếu chúng ta để cho nó đi đến cổng chính, tất cả mọi người sẽ chết trong cuộc tấn công gọng kìm."

"Có thể là vậy, nhưng ngay bây giờ, chúng ta không-"

"-Chúng ta là những người duy nhất ở đây. Điều đó có nghĩa là nó đến để chúng ta ngăn chặn nó."

Giữa khoảng trống trên mái tóc, đôi mắt Nfirea nhìn Enri như thể thấy một người điên. Như thế, Enri nhận ra cô vừa yêu cầu cậu ấy và mình phải làm những điều không thể, nhưng phải trung thực, không còn cách nào khác.

"Chúng ta không cần phải thắng hay đánh bại nó. Chúng ta chỉ cần trì hoãn nó. Enfi, làm ơn cho tớ mượn sức mạnh của cậu."

"-Làm sao chúng ta trì hoãn nó? Nhử nó đi khỏi đây chắc? Tớ cho rằng tớ có thể đánh nó trực tiếp... nhưng tớ nghi ngờ liệu mình có chịu nổi một đòn từ nó."

Những từ ngữ bình thản của Nfirea biểu lộ tính quả quyết bình tĩnh bên trong cậu. Đáp lại, Enri trình bày kế hoạch của mình.

"Tớ có một kế hoạch. Để bắt đầu, chúng ta hãy tạo một số Ogre."

♦ ♦ ♦

Con Troll nhìn chằm chằm một thời gian ngắn tại một căn nhà bằng gỗ do con người xây và di chuyển.

Bởi vì nó nghĩ rằng tất cả những ngôi nhà có mùi nhẹ, con người ngon tuyệt, nhưng đó chỉ là mùi hương còn sót lại. Sau khi xác nhận không có mùi hương nào khác trong khu vực, nó đã bắt đầu sải bước về phía về hướng phát ra âm thanh chiến đấu. Những âm thanh con người chiến đấu với anh em đồng loại của nó làm nó chảy nước dãi không ngừng, và trong tâm trí nó, nó nghĩ về những con người ở đó.

Một bữa tiệc thịt người mềm mại, đáng yêu.

Là một kẻ sành sỏi trong đám Troll, nó thích chân tay mập mạp và không thích thân mình đắng nghét. Vì vậy, hiếm có thức ăn nào có thể lấp đầy bụng nó, nhưng bây giờ có vẻ nó sẽ có cơ hội để làm việc đó.

Những bước tiến của nó lớn hơn và bắt đầu chảy dãi đầy hi vọng.

Tuy nhiên, con Troll dừng lại và nhìn kỹ môi trường xung quanh. Hay đúng hơn, nó nhìn vào bóng tối của một ngôi nhà gần đó.

Có những con Ogre.

Mùi Ogre phản phất ra từ đó.

Nó nhíu mày. Mặc dù đám Ogre là đồng minh của nó, có một sự khác biệt nhỏ trong mùi hương nó đã ngửi. Đó là một mùi không có trong bộ nhớ của nó. Và bây giờ nó đến từ tất cả các hướng.

Tất nhiên nó không đi đến kết luận này không vì mũi của nó nhạy cảm như một con chó săn mà vì nó đã nhớ mùi độc đáo của đồng minh Ogre của nó. Vì vậy, nó không biết có bao nhiêu Ogre ở đó.

Và điều đó mang đến một câu hỏi. Cũng có một mùi kỳ lạ ở đây, giống như mùi thơm của cỏ nghiền, nhưng mạnh hơn.

Một Ogre nghiền vụn cỏ và bôi lên chính nó?

Nó suy nghĩ câu hỏi này và tìm thấy sự nhầm lẫn. Mùi thảo dược mạnh mẽ làm mắt mũi nó cay xè, và nước mắt sắp chảy. Nếu đám Ogre có thể chịu đựng mùi hôi thối này, chắc bởi vì chúng có một khứu giác tệ hại.

Nó có thể hạ chúng khi mặt đối mặt. Là một Troll, nó mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ Ogre nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó có thể vô sự, và nó sẽ mất thời gian để đối phó với chúng.

Bởi vì Troll có khả năng hồi phục mạnh mẽ, các vết thương của nó sẽ tự lành theo thời gian. Tuy nhiên, để hoàn toàn lành lại vẫn cần chút thời gian, điều đó thật phiền hà. Ai biết được, Ogre đồng minh của nó có thể ăn hết đám con người vào lúc nó tới hay không.

Vậy, vì phe đối phương đã phân tán, miễn là nó tiến thẳng về phía trước, tất cả chúng đều sẽ bước ra để tấn công nó.

Nó cảm thấy một tia sáng tự hào le lói khi nhìn thấu các đối thủ của mình và bắt đầu từ từ di chuyển một lần nữa.

Nó sẽ phá hủy tất cả trong một thời gian ngắn. Theo đó, thực tế đối thủ của nó đã tách ra là một cơ hội vàng. Tất cả những gì cần làm là giết từng Ogre một.

Nó di chuyển chậm, cẩn thận không gây tiếng ồn, nhưng đột nhiên, một cái bóng nhỏ chạy ra khỏi ngôi nhà gần đó.

Đó không phải là Goblin, mà là một trong những con mồi yêu thích của nó, con người.

Ngược lại với con Troll rất ngạc nhiên không có hành động nào, tên con người mặc áo choàng ném một cái gì đó vào nó...

"Uguooooaaaaaa!"

Troll hét lên vì mùi hôi thối áp đảo. Chỉ cần ngửi mùi từ những thứ màu xanh lá cây, mùi hôi thối mạnh mẽ xộc vào các xoang mũi. Mùi này mạnh hơn so với đám Ogre bôi cỏ nhiều lần.

Cái này không phải là một vết thương có thể chữa lành. Nó chỉ đơn giản là không thể chịu đựng mùi. Đôi mắt nó chảy nước và nó bước một bước về phía tên con người, nhưng tên đó đã chạy trở lại vào nhà.

Lý do tên con người đã xoay sở để lại gần mặc dù Troll có khứu giác nhạy bén vì mùi của con người đã được che đậy bằng hương thơm của cỏ nghiền.

Tức giận vì mất dấu mục tiêu của mình, Troll trở lại với mục tiêu trước đó của nó - đám Ogre. Đầu tiên, nó sẽ giết lũ Ogre và sau đó tìm con mồi đã trêu ngươi nó, con Troll nghĩ.

Troll, đập quanh bên ngoài ngôi nhà trong cơn cuồng nộ, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Ogre. Cứ như thể chúng biến mất vào không khí.

"Guuuuu, ở đâu?"

Nhìn xung quanh, nó vẫn không thể tìm thấy đám Ogre, to lớn nhưng vẫn nhỏ hơn so với nó. Dù những Ogre di chuyển thế nào, đáng lẽ nó đã thấy chúng. Có thể những Ogre nhỏ bé đã sử dụng phép tàng hình, giống như chủ nhân của chúng? Troll đã gặp phải một tình huống không thể tìm ra và hít vào.

Tuy nhiên, mùi hôi mạnh mẽ của thảo dược tăng lên trong cơ thể nó gây cản trở khứu giác, làm nó không thể theo dấu mùi của các Ogre.

"Guuuuuuuuuu..."

Con Troll rên rỉ thử cạo thứ chất lỏng trên cơ thể nó. Lần này, đến những ngón tay của nó bốc mùi. Liếc nhìn xung quanh, con Troll tìm thấy một mảnh vải rơi trên mặt đất.

Troll cho rằng lau bằng vải có thể tốt hơn và nhặt nó lên với vẻ tò mò trên khuôn mặt. Nó đưa miếng vải vào mũi và ngửi, nhưng bởi vì mũi của nó vẫn được chưa phục hồi hoàn toàn, nó chỉ có thể ngửi được một chút mùi hương.

Troll ngửi thấy mùi Ogre trên miếng vải, và đột nhiên, nó hiểu ra.

Nó đã nhầm miếng vải nồng nặc mùi Ogre này là một Ogre.

Đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

"Con người!"

Gầm lên giận dữ, con Troll bắt đầu lồng lộn lên. Không có con người. Thế thì chúng vẫn còn ở trong ngôi nhà của chúng.

Nắm tay của con Troll giận dữ đập vào một ngôi nhà gần đó và sau khi đập vào nó nhiều lần, nó xé nát mái nhà, ý định phá hủy bên trong.

Một người chạy ra ngoài trong hoảng loạn khi nó phá hủy ngôi nhà. Mong muốn xé nát tên con người đó, nó đuổi theo.

♦ ♦ ♦

Mục tiêu đang đuổi theo cô. Điều đó có nghĩa là kế hoạch đã có tác dụng. Mặc dù rất biết ơn vì điều đó, trái tim cô vẫn đập thình thịch và cô muốn khóc. Một tên khổng lồ, quái vật ăn thịt người đang nhắm vào mình từ phía sau, và trò chơi này có tiền cược khá cao- nếu cô thua, cô sẽ biến mất trong cổ họng của con quái vật đó - làm cho bất kỳ cô gái làng quê bình thường nào cũng sẽ khóc thét.

Thực tế là cô không biết có thể chơi trò chơi khiến mình muốn khóc thét này trong bao lâu nữa.

Nếu cô biết khi nào nó kết thúc, cô có thể có ý chí chạy trốn cho đến giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, không biết khi nào cuộc chiến ở cổng sẽ chấm dứt, không biết khi nào những người khác có thể đến và giúp đỡ cô, cô đầy lo lắng, khiến sức lực của cô giảm đi.

Enri hối tiếc vì không gửi người nào đó đến cổng chính để báo cáo, nhưng việc chuẩn bị đã mất nhiều thời gian.

Cô chạy với tất cả sức mạnh của mình, xông vào ngôi nhà nơi Nfirea đang chờ. Đổi lại, Nfirea vội vã ra khỏi cửa sau, mặc cùng chiếc áo choàng mà cô mặc.

Enri nín thở, nuốt xuống và hy vọng rằng kẻ thù đã không nhìn thấy sự phối hợp của họ. Troll tiếp tục đuổi theo Nfirea, không hề nhận thấy sự thay đổi.

Cô làm dịu đi hơi thở không đều của mình và siết chặt tay cô trong niềm vui sướng.

Troll cao hơn nhiều so với con người trong sức mạnh, chiều dài sải chân và khả năng thể chất, do đó một người đơn lẻ chạy chắc chắn sẽ bị bắt. Để khôi phục lại khả năng chịu đựng trong thời gian dài vận động, họ quyết định đổi với nhau mà không để đối phương nhận ra. Điều này có dụng ý kéo dài cuộc săn đuổi, và cũng để giữ cho nó khỏi đi đến điểm hẹn của dân làng.

Câu hỏi là, sau đó, làm thế nào để đánh lừa nó.

Làm thế nào Troll cảm nhận được sự khác biệt giữa con người? Có lẽ nếu sống cùng nhau đủ lâu chúng sẽ có một số cách, nhưng điều này là không đủ lâu. Thực tế mà nói, là diện mạo, đặc biệt là quần áo. Chính vì vậy Nfirea và Enri đã mặc những bộ áo choàng giống nhau.

Tiếp theo, họ phải giấu sự khác biệt mùi hương giữa hai người họ, và thảo dược đã chăm sóc cái mũi sắc bén của nó.

Enri đã chuẩn bị hai cái bẫy dựa trên mùi hương - một là sử dụng mùi hôi của các Ogre để ngăn nó theo dấu, và cái kia sử dụng mùi thảo dược để làm nó mất phương hướng.

Sau khi nhận ra hơi thở đã dưới sự kiểm soát. Enri bắt đầu lén lút chuyển sang nhà bên cạnh.

Cô rón rén bước vào bên trong bóng tối của ngôi nhà, lén nhìn tình hình bên ngoài. Với một âm thanh "'dong"', Nfirea chạy vào bên trong. Vào lúc này, Enri chạy ra một lần nữa từ cánh cửa sau mà cô đã bước vào.

Nhưng sau đó Enri nhận ra rằng Troll đã không đuổi theo cô, mặc dù cô đã chạy ra khỏi nhà.

Troll khịt mũi nhìn Enri và ngôi nhà. khuôn mặt xấu xí của nó méo mó hơn nữa. Cô đoán rằng vẻ mặt của nó có thể là bất ngờ.

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên cổ họng của Enri. Cô chạm vào mình một cách vô thức, tay cô mở ra, dính và ẩm ướt.

"... Mũi của nó đã quen rồi sao?"

Sau khi quen mùi thảo dược, và ngửi thấy nỗi sợ trong mồ hôi của cô, con Troll dường như đã nhận ra rằng có hai người.

Con Troll giơ tay và đập mạnh vào ngôi nhà. Nfirea chạy ra một lần nữa. Tuy nhiên, bước chân của cậu dừng lại, và cậu không giống như đang chạy trốn.

"Enri! Chạy đi! Tớ sẽ câu giờ cho cậu!"

"-Đồ ngốc! Chạy với tớ đi!"

"Nó chắc chắn sẽ bắt kịp chúng ta! Dù cho chúng ta có sử dụng các ngôi nhà làm lá chắn!"

Enri mở to mắt nhìn thấy Nfirea mỉm cười.

"Tớ mạnh hơn, vì vậy có một cơ hội cao hơn, tớ sẽ sống sót nếu cậu bỏ tớ lại phía sau!"

Nfirea đọc một thần chú, và cơ thể cậu được bao bọc trong một bong bóng mềm mại, nhẹ nhàng.

Cậu tiếp tục mỉm cười với Enri, người đã đánh mất khả năng nói.

"Và bên cạnh đó - tớ muốn bảo vệ người con gái mà tớ yêu".

Nfirea quay về phía con quái vật hung dữ, nâng bàn tay của mình và chỉ ngón tay cái của mình vào nó.

"Thôi nào, anh chàng to lớn, ta sẽ chơi với ngươi! Hãy đến đây nếu ngươi đủ cứng cáp! Acid Arrow!"

Nfirea tiếp tục chế nhạo con Troll, trong khi bắn một mũi tên axit màu xanh lá cây vào nó. Khi bắn trúng, hơi nước bốc lên với một tiếng xì, làm cho con Troll hét lên trong đau đớn.

Troll nhìn trừng trừng đôi mắt giận dữ, điên cuồng của nó vào Nfirea. Nó không quan tâm nhiều đến Enri.

"Đi đi! Đi và tìm sự giúp đỡ!"

Thật ngu ngốc nếu cứ lãng phí thời gian ở đây.

"-Cậu tốt nhất là nên an toàn đấy!"

Nói xong, Enri chạy đi.

Con Troll có vẻ không muốn đuổi theo.

Thẳng thắn mà nói, cơ hội sống sót của cậu là con số không. Khác biệt về thể chất của hai bên là quá lớn. Và không thể nào cậu có thể chiến thắng một kẻ thù mà cần mạo hiểm giả cấp gold để đánh bại.

Đó là một trận chiến vô vọng, và có thể cầm cự được một phút cũng đã là đáng khen.

"Phải, mình sẽ chết."

Nfirea mỉm cười cay đắng khi nhìn con Troll đang tiếp cận cậu thận trọng.

Nó không thể tái tạo thiệt hại gây ra bởi axit và lửa. Bởi vì điều này, con Troll đặc biệt cẩn thận tiến gần Nfirea, người có thể đánh bại khả năng lớn nhất của nó. Thật nực cười khi phải hành động thận trọng như vậy quanh một kẻ nó có thể kết thúc trong một đòn.

"Chà, cái đó tốt cho mình. Hypnotism!"

Sự thù địch của Troll dường như không thay đổi. Nó dường như đã chống lại câu thần chú.

Nhận thấy nó đã là mục tiêu của một câu thần chú, con Troll tấn công.

Cơ thể khổng lồ tiếp cận cậu là giống như một cảnh thoát ra từ cơn ác mộng.

"Nếu nó có tác dụng, mình có thể cầm cự thêm chút nữa... không may mắn như vậy. Aaa, thật xấu hổ."

Nfirea dường như đã bỏ cuộc. Điều này là bởi nó là một cuộc chiến hoàn toàn không thể thắng được, mà đã vượt qua đường vạch từ sự dũng cảm đến liều lĩnh. Nhưng dù vậy―

-Cậu có thể câu giờ cho Enri.

Với ý nghĩ đó trong tâm trí, Nfirea nhảy vào hành động.

Lưu ý vào cánh tay trái đã giơ lên của con Troll, cậu chạy về phía trước và hướng về bên trái. Tìm kiếm sự sống trong cái chết, cậu lao đầu vào nguy hiểm để đạt được sự an toàn vượt qua nó. Nắm tay của con Troll theo cậu, và cơn gió vụt qua làm rối tóc cậu. Và trước mặt Nfirea, một cái chân to lớn đá cậu đi giống như một bức tường chuyển động.

Tầm nhìn Nfirea của quay cuồng dữ dội khi bay qua không khí, cơ thể của cậu vang lên âm thanh nứt ra như cành cây bị gãy.

Cậu ngã khá mạnh và lăn nhiều vòng, giống như một mảnh rác bỏ đi.

Cơn đau chạy qua cơ thể Nfirea vẫn còn lăn trên mặt đất. Cơn đau gấp nhiều lần nỗi đau mà cậu từng có trong đời mình.

"Không, mình bằng cách nào đó đã sống sót. Thật ngạc nhiên. Mình thật tuyệt vời..."

Điều này là do ảnh hưởng của ma thuật phòng ngự của cậu và thực tế là Troll đã không đá với tất cả sức mạnh của nó. Lờ đi nỗi đau đâm vào cậu qua từng hơi thở, Nfirea đứng dậy, và phóng ra một câu thần chú khác.

"Acid Arrow!"

Con Troll đang đuổi theo khựng lại, đôi chân nó cảnh giác với các vũng axit.

"Ừmm, đúng như kế hoạch."

Mục đích Nfirea là câu giờ. Nếu đối phương ngừng tấn công và tiếp tục đề phòng, cậu hy vọng nó cứ tiếp tục như vậy.

"... Chết tiệt, đau. Mình không muốn chết..."

Nfirea thốt ra giọng nói tuyệt vọng của mình.

Cuối cùng, đây là tất cả cuộc sống mà cậu đã có sao.

Cậu không muốn phải đối mặt với thực tế này, nhưng hoàn cảnh đã buộc cậu phải thừa nhận nó.

Cậu sẽ chết ở đây. Không nghi ngờ rằng sự tồn tại của cậu sẽ kết thúc ở đây.

Cậu muốn chạy. Có lẽ nếu cậu chạy với tất cả sức mạnh của mình, cậu có thể trốn thoát. Nhưng nếu điều đó xảy ra, những gì các cách thức của những bi kịch sẽ xảy ra?

Nfirea nghĩ về Enri.

Cậu đã có thể chiến đấu vì cậu đã có Enri.

"Vậy là sau cùng mình đã nói với cô ấy... chết tiệt. Mình không muốn chết trước khi nghe câu trả lời của cô ấy."

Con Troll tiếp cận không thể hiểu được những gì mà chàng trai trẻ đang cảm thấy.

Và cậu không thể trì hoãn được nữa.

Cậu không biết đã làm thế nào, nhưng Nfirea đã xoay sở để đọc được suy nghĩ của đối thủ qua khuôn mặt. Nó đã lên kế hoạch để giết cậu, ngay cả khi nó có bị thương. Nếu là vậy-

"Acid Arrow!"

Tất cả những gì Nfirea có thể làm là gây thương tổn cho con Troll, để làm cho mọi việc dễ dàng hơn cho các đồng đội sẽ phải đối mặt với con Troll sau cậu.

Con Troll giơ nắm đấm lên, khuôn mặt xoắn lại từ nỗi đau bị đốt cháy bởi axit. Nfirea thậm chí không thể đứng mà không bị tàn phá bởi cơn đau đớn, không thể tập trung vào bất kỳ hình thức phòng thủ nào.

♦ ♦ ♦

"Nhanh lên!"

Đáp lại mệnh lệnh của Enri, ba Goblin đã chạy đến cứu Nfirea.

Lý do họ gặp nhau không phải vì Enri đã đến cổng chính, mà đúng hơn, vì Enri đã không quay trở lại, và tiếng hú phát ra từ phía sau đủ làm Jugem lo lắng để anh ta gửi ba Goblin đến kiểm tra.

Nếu cậu ấy có thể cầm cự, Goblin sẽ cứu cậu ấy. Đây là những gì Enri nghĩ, như thể trái tim cô bị xé nhỏ bởi cảm giác tội lỗi.

Đấy thực sự là một may mắn nhỏ nhoi.

"Nếu nó không được như thế-"

"Chỗ đó!"

Enri chỉ vào Nfirea ngay trước mặt họ. Và cao chót vót hơn thân người cậu, con Troll đã giơ cao nắm đấm.

Họ không thể tới được. Khoảng cách quá xa.

Nắm đấm con Troll giáng xuống như một tiếng sấm. Nó có thể phá hủy một ngôi nhà với một đòn duy nhất. Nfirea chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Khi cô nhắm mắt lại, cô nghe thấy những con Goblin nuốt xuống trong sự ngạc nhiên.

Phản ứng không đúng chỗ của họ khiến Enri lo lắng mở mắt ra-

"Aaaaaaa, HP của cậu màu đỏ rồi~ Cậu không sao chứ?"

-Và cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp cầm một vũ khí khổng lồ.

Lupusregina cầm theo một vũ khí trông giống như một biểu tượng tôn giáo quá khổ, sử dụng nó như một lá chắn để chặn nắm đấm của con Troll. Kích thước vũ khí và kích thước của cô hầu có vẻ hoàn toàn không thích hợp về mặt siêu thực, nhưng điều này không phải ảo tưởng.

"Rồi, tôi sẽ chăm sóc anh chàng này. ... Ô chờ đã, Enfi-chan bị đau. Heal."

Con Troll bước lùi lại, không thể hiểu được cảnh tượng trước đó. Đòn mà nó đã đưa toàn bộ sức mạnh của mình vào đã bị chặn bởi một con người, do đó phản ứng của nó hoàn toàn trong dự kiến. Có lẽ nó nghĩ rằng đã có một loại ma thuật nào đó có tác dụng ở đây.

Với một biểu hiện choáng váng, Enfi khập khiễng tránh xa con Troll, quay lưng lại với nó. Đó là một tư thế hoàn toàn không phòng bị, nhưng con Troll không tấn công. Không, nó chỉ không thể lờ đi người mới tới.

"Enfi!"

Enri ôm chặt Nfirea.

"A, là Enri."

Câu đáp lại mơ màng của cậu nói cho Enri biết rằng cậu đã ở giới hạn của mình. Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, cậu vẫn còn bị sốc.

"Tớ rất vui vì cậu không sao."

"-C-Cậu cũng thế."

Enri cảm thấy một cái gì đó ấm áp bên trong trái tim mình. Đó là một sự ấm áp thay thế cho cái lạnh chạy qua cô khi cô nghĩ Nfirea sẽ phải chết.

"Thật đấy, tớ hạnh phúc vì cậu không sao!"

Enri ôm chặt Nfirea, với tất cả sức mạnh của mình.

"Tớ cũng vậy."

Nfirea dang tay ra để ôm Enri trở lại. Mặc dù những cái ôm rất chặt, cả hai đều cảm thấy an toàn trong vòng tay của nhau.

Nước mắt Enri dâng lên và tràn ra, chảy dài trên khuôn mặt của cô.

"Gì vậy?"

"... Đồ ngốc."

"Aaaa~ Xin lỗi đã làm gián đoạn hai người khi đang tiến triển."

"Lupusregina-san!"

Enri để sức mạnh trôi tuột khỏi cánh tay của mình, và đồng thời Nfirea cũng nới lỏng tay ra. Cảm thấy hơi thất vọng, cả hai quay sang Lupusregina.

"Con Troll-"

Chuyển hướng nhìn của mình, Enri thấy một thứ rất khó để mô tả.

"A, cái này? Phần nào trông giống như một cái bánh hamburger xẻ nhỏ, phải không? Tất cả cái nó cần là một cái vỉ nướng tốt."

Một khối máu thịt tung tóe chuyển động và co giật trên đầu cây gậy đầy máu của Lupus. Chẳng có gì về đống thịt vụn kia cho thấy rằng nó đã từng là một con Troll. Tuy nhiên, cái làm nó kinh tởm là thực tế nó vẫn đang tái tạo, và vẫn còn thở.

"Aaaa~ May mà cả hai người đều ổn. Thế thì tớ đoán mình cũng phải làm sạch mọi thứ ở đây thôi."

Enri nghe giọng của những Goblin đến gần. Có vẻ như cuộc chiến ở cổng chính đã thắng.

"Bắt đầu nào~"

Lửa rơi xuống từ bầu trời, và một cột ánh sáng màu đỏ nhấn chìm con Troll, tỏa ra mùi thịt bị nấu chín.

"Bây giờ thì, vấn đề Troll đã được giải quyết, vậy tôi đi đây. A, Enfi-chan, Ainz-sama muốn thưởng cho cậu về việc phát triển lọ thuốc tím, nên ngài ấy mời cậu đến nhà ngài ấy. Hy vọng cậu đã chuẩn bị~ Hay tôi nên nói, còn bất kỳ lời nào muốn nói không?"

Sau khi nói vậy, Lupusregina rời đi qua cổng sau.

"Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Lupusregina không dừng hay quay lại để đáp lại tiếng cảm ơn của Enri, mà chỉ vẫy tay.

"... Ane-san, Ani-san, chúng tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn những người khác. Hai người nên nghỉ ngơi ở kia đi."

Không đợi trả lời, Goblin bắt đầu di chuyển. "Không phải họ nên để lại một người nào đó với chúng ta à", Enri nghĩ, nhưng cô lo lắng cho Nfirea nhiều hơn, và đặt một tay lên vai cậu.

Sau khi bỏ xác chết của con Troll lại phía sau, hai người ngồi xuống.

"Haaaa."

Những tiếng thở dài nhẹ nhõm của họ chồng chéo nhau. Sau đó, hai người họ ngước mắt nhìn vào bầu trời đêm.

"Cô ấy đã cứu cậu."

"Ừmm."

"Đó chỉ là may mắn."

"Ừmm."

"Đừng làm điều đó một lần nữa."

"Ừmm."

Im lặng len lỏi giữa hai người họ. Enri đột nhiên nói những lời trong trái tim cô.

"Tớ không biết đây là tình yêu hay không, nhưng tớ không muốn Enfi đi bất cứ đâu nữa."

"... Ừmm. ... Ừmm."

"Đây là yêu sao?"

"... Tớ không biết. Nhưng nếu được thế, tớ sẽ rất hạnh phúc."

Enri và Nfirea ngồi yên lặng như thế, nghiêng vai vào nhau và ngắm nhìn những vì sao cho đến khi các Goblin xuất hiện-

==Phẩn kết==

"Ane-san, có vẻ như cô đã sẵn sàng."

Jugem nhận xét về dáng vẻ của Enri khi anh bước vào nhà cô.

"Vâng, đúng vậy... Có kỳ cục không?"

Enri hỏi Jugem trong khi nhìn xuống chiếc váy mình mặc - bộ tốt nhất mà cô có, bộ đồ mà cô thường dành riêng cho các lễ hội thu hoạch.

"Không đâu, cậu không nghĩ vậy sao, Ani-san?"

"Ừm. Em rất đẹp, Enri."

"Aaaa, thật là!"

Với một khuôn mặt đỏ bừng, Enri nhìn chằm chằm vào Jugem và Nemu đang mỉm cười. Hay đúng hơn, vào nụ cười tinh nghịch của Nemu.

Kể từ khi mối quan hệ của Enri và Nfirea tiến thêm một bước, cô muốn nói ra qua nét mặt thoáng qua của Nemu khi họ đến, nhưng Enri biết rằng sẽ chỉ gây rắc rối cho bản thân nhiều hơn và khôn ngoan ngậm miệng mình lại.

Tuy nhiên, lờ đi cũng nguy hiểm. Đặc biệt là đối với Nemu.

Đôi khi, đứa em gái nhỏ của cô sẽ đặt câu hỏi cô không thể trả lời.

Mình cứ nghĩ rằng trong vài ngày qua, mình đã trưởng thành về tinh thần... có lẽ mình nên nhờ Enfi giúp đỡ việc này...

Nhìn thấy vẻ cầu khẩn trong mắt Enri, người yêu của cô nói.

"Ừm, e hèm! Nhân tiện, Jugem-san, anh có thể sử dụng thanh gươm ma thuật đó tốt chứ? Tôi nghe nói nó không giống như thanh kiếm bình thường, và sử dụng nó khá là mệt mỏi."

Thanh kiếm lớn Jugem đang cầm đã lấy được trong cuộc tấn công cách đây vài ngày.

"Tôi đã quen với trọng lượng và trọng tâm của thanh kiếm, vì vậy tôi có thể sử dụng nó như thanh kiếm cũ của mình. Đúng là một vũ khí ma thuật, độ sắc bén của nó tốt hơn nhiều so với những thanh kiếm khác. Tuy nhiên... chất độc ở đây, nó làm suy yếu sức mạnh của đối phương, nhưng có chút kỳ lạ..."

"Là sao? Nó có tác dụng mạnh lắm à?"

"À, nó không mạnh. Một người như tôi có thể chống lại nó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, trước những đối thủ yếu hơn..."

Mặt Jugem hiện lên một vẻ u tối.

"Chuyện gì vậy?"

"A-" Jugem nói khi nhìn lên trần nhà, nói với giọng bực bội. "Tôi đã suy nghĩ về con Troll mà tôi đã lấy thanh kiếm này, hắn ta có vẻ kỳ lạ."

"Xác chết hình như không có gì khác một Troll bình thường. Có lẽ đó là một Cave Troll?"

"Không, không, tôi không có ý đó, Ani-san. Từ cử động của nó, nó không tái tạo, cảm giác khi tôi chém vào nó... thật là lạ... đúng rồi, giống như một cơ thể đã chết. Một thứ linh tính kỳ lạ đại loại thế."

"Một cái xác di chuyển? Giống như xác sống?"

"Tôi không biết. Có thể có một loại Troll như thế-"

"-Cám ơn vì đã chờ!"

Cánh cửa mở ra cùng với sự công bố trong lành và tươi sáng.

Với ánh mặt trời ở phía sau, Lupusregina xông thẳng vào nhà Enri. Khiến Enri và mọi người im lặng sững sờ, một âm thanh "pang" đến từ đỉnh đầu của Lupusregina.

"Ui da~"

"Đồ ngốc. Sao em lại có thể khiếm nhã như vậy? Tất cả mọi người, tôi xin lỗi thay cho em ấy."

Sau khi kéo Lupusregina lại, người phụ nữ ở đằng sau cúi chào họ.

"Tôi là người hầu của Ainz-sama, Yuri Alpha. Tôi ở đây để đón Nfirea-sama, Enri-sama và Nemu-sama. Mọi người cho phép chúng tôi vào chứ?"

"À, vâng. Xin mời vào, cả Lupusregina nữa."

Người phụ nữ bước vào với Lupusregina có một vẻ đẹp của thế giới khác, giống như Lupusregina.

"Vậy, một khi mọi người đã sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu dịch chuyển tức thời ngay lập tức."

"Dị-Dịch chuyển? Cô có thể dịch chuyển?!"

Nfirea gần như hét lên. Mặc dù Enri không biết lý do tại sao Nfirea lại rất ngạc nhiên, cô có thể đoán rằng đó là một việc lớn.

Dịch chuyển Warrior-Captain và những người khác là một việc lớn sao?

"À, không. Đây không phải là sức mạnh của tôi, mà là sức mạnh của món đồ ma thuật Ainz-sama đã đưa cho tôi."

"... Chiếc tù và, mấy lọ thuốc nữa. Ngài ấy quá tuyệt vời. Tại sao ngài ấy lại tuyệt vời như vậy?"

Vai Nfirea buông thõng xuống. Cảm thấy có cơ hội, Enri quyết định đặt một câu hỏi.

"Thế thì, thực sự tôi đi cùng có ổn không? Và cả em gái của tôi nữa!"

Hôm nay là ngày mà vị cứu tinh của làng, Ainz Ooal Gown, mời Nfirea đến nhà mình. Tuy nhiên, cô cảm thấy khó chịu khi nghe rằng ngay cả một cô gái làng quê như mình cũng có thể đi cùng. Chủ nhân của họ là một Magic Caster mạnh mẽ, và họ là những người sống trong thế giới hoàn toàn khác. Ý nghĩ rằng cô có thể vô tình làm điều gì đó khiếm nhã làm bụng cô quặn lại.

"Được mà~ vì chúng tớ đang tán dương phát minh mới của Enfi-chan, bạn gái En-chan của cậu ấy cũng có thể đi cùng, không vấn đề gì cả. Ainz-sama nói như vậy mà, cậu biết đấy. Nghi lễ không phải là một vấn đề lớn."

"... Lupus, chú ý lời nói của em."

"Yuri-nee, điều đó có gì sai sao? Chúng em là bạn, phải không? En-chan~"

"Ơ? À, vâng. Vâng. Đúng như thế. Ừm."

Yuri thở dài một tiếng 'Haaa...', sau đó đi về phía trước một bức tường gần đó. Đột nhiên, như thể nhảy ra từ khoảng không, một tủ quần áo bằng gỗ khổng lồ xuất hiện. Nó đủ lớn để mọi người đi qua một cách dễ dàng, và bên ngoài của nó được chạm khắc phức tạp, vì vậy nó trông giống như một cái tủ trang trí.

"... Đây là một 'túi không gian'? Không, cái này quá lớn, nó hẳn phải là một ma thuật cấp cao hơn."

"Nào, xin vui lòng, bước vào trong. Lupus, chị có thể tin tưởng giao sự an toàn của nơi này cho em không?"

"Hiểu rõ su~"

Cái tủ gỗ tương phản với bức tường đằng sau, bởi khi nhìn vào trong, bên trong nó dường như vượt sang một thế giới khác.

Yuri bước đầu tiên và đi qua phía bên kia của tủ quần áo.

Nfirea theo sau cô, và một chút sau, Enri nắm tay của Nemu bước qua.

Họ đi qua bức tường phía trước mà không hề kháng cự, và thấy mình ở trong một con đường rộng lớn, trang nghiêm, hai bên hông là hai bức tượng trông sống động đến mức có thể cử động.

"Oa~"

Nemu kêu lên nhẹ nhàng khi nhìn quanh trần nhà, miệng há hốc như đôi mắt của mình. Để giữ cho em gái khỏi vấp ngã, Enri cũng nhìn về phía trước.

"Thật đáng kinh ngạc..."

Sàn được làm bằng đá sáng bóng, trên đó một tấm thảm đầy màu sắc đã được đặt để cho thấy con đường phía trước. Enri bất thình lình ngưỡng mộ không thể nói nên lời; cô tưởng tượng rằng chắc cung điện hẳn phải là như thế này.

"Xin vui lòng đi theo lối này."

Giọng nói của Yuri kéo cô ra khỏi sự sửng sốt, và cô nghĩ đến việc chạy một chút để bắt kịp với hai người đằng trước. Nhưng việc đó hoàn toàn không tương xứng cho một nơi như thế này, Enri chỉ rảo bước chân mình để tiến lên nhanh chóng.

Sau khi đi bộ một khoảng, một bức tường xuất hiện với một cánh cửa trên đó, tương tự như cái họ đã sử dụng để đi vào. Tuy nhiên, có hai khác biệt quan trọng. Việc đầu tiên là cánh cửa này lớn nhiều lần hơn so với cái trước, đủ lớn cho một vài người bước vào cùng một lúc. Thứ hai là vì một hình ảnh phía bên kia được chiếu lên cánh cửa, và một lớp màn nhiều màu sắc kỳ diệu mở ra bên trong nó.

"Rồi, xin vui lòng bước vào như đã làm trước đó."

Enri và Nfirea nhìn nhau.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Enri và Nfirea nắm tay nhau. Từ trái sang phải là Nemu, Enri và Nfirea, và họ cùng nhau bước vào cánh cửa.

Trong một khoảnh khắc, giữa một trận mưa cánh hoa hồng, bóng dáng của một người phụ nữ trong bộ quần áo màu đỏ trên đầu và trắng bên dưới-

"Xin chào mừng~"

Một điệp khúc hài hòa những giọng nói chào mừng họ.

Nhìn xung quanh, họ đã đến một hành lang thậm chí còn sang trọng hơn, với hai hàng người giúp việc xinh đẹp đáng kinh ngạc ở hai bên. Tại đoạn cuối là một người đàn ông đứng trong một chiếc áo choàng màu đen dường như hút tất cả ánh sáng xung quanh, mang một chiếc mặt nạ kỳ quái. Vị cứu tinh của làng, Ainz Ooal Gown.

Enri hoảng sợ đến cứng người.

Các ngọn đèn chùm trên trần sáng lấp lánh, và sàn bằng đá cẩm thạch trắng không tì vết.

Một lối đi tráng lệ và những người giúp việc xinh đẹp ở hai bên. Cứ như là đi vào một thế giới huyền ảo.

Lạc lối trong thế giới mơ mộng, phù phiếm này, Enri vô tình buông lỏng bàn tay của Nemu. Một phần tâm trí cô không hoàn toàn bị choáng ngợp bởi xung quanh nhận ra điều này, và trong khoảnh khắc tiếp theo, Enri trở lại hiện thực.

Nemu đã chạy về phía trước.

"Kinh ngạc! Thật là đáng kinh ngạc!"

Nemu hét vang khi cô bé chạy. Cô bé chạy xuống hai hàng người giúp việc, và hướng tới Ainz.

Đối mặt với một thế giới lấn át giác quan và trái tim của mình, cô bé từ bỏ sự kiềm chế và để mình chạy điên cuồng.

"Thật sự quá tuyệt vời!"

"Nemu! Quay lại đây!"

Enri bắt đầu chạy một khắc sau đó. Hành vi đáng xấu hổ của Nemu đã làm mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể Enri.

Nhưng thực sự có ổn không khi một cô gái làng quê như cô chạy trong một nơi tuyệt vời như thế này, hai bên là những người giúp việc xinh đẹp? Enri do dự, và đôi chân cô đã phản bội cảm xúc mâu thuẫn bên trong cô. Cuối cùng, cử động của cô gần như khựng lại, bắt đầu và dừng lại, tâm trí cô lướt qua tất cả các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

Trong khi Enri vẫn còn đang đi khập khiễng, Nemu đã tới bên cạnh vị cứu tinh của ngôi làng mà không hề do dự.

"Nó ấn tượng lắm sao?"

"Vâng! Nó thực sự tuyệt vời!"

"Thật vậy sao? Tuyệt vời... không, có lẽ đó là sự thật."

Ainz vươn một bàn tay ra, và bình tĩnh xoa lên đầu Nemu.

"Nơi ta sống thực sự tuyệt vời à?"

"Vâng, thực sự tuyệt vời! Ngài đã làm chỗ này, Gown-sama?"

"Ha ha ha, phải, đúng thế. Những người bạn của ta và ta đã làm."

"Thật ngạc nhiên! Gown-sama và những người bạn của Gown-sama tất cả đều tuyệt vời!"

"Ha! Ha ha ha ha!"

Tiếng cười rõ ràng và hoạt bát vang dội qua hành lang.

Lúc này, Nfirea và Enri ngập ngừng đến gần hai người họ. Enri nắm chặt tay của Nemu, truyền đạt một ý chí rằng sẽ không bao giờ bỏ ra.

"Chúng tôi cảm ơn ngài vì lời mời từ tận đáy lòng của chúng tôi!"

"Không cần phải hình thức như vậy. Chúng ta đang ở đây để ăn mừng việc làm ra lọ thuốc mới. Hãy thoải mái đi."

"Gown-sama, tôi thực sự xin lỗi. Em gái tôi Nemu đã thô lỗ với ngài."

"Chà, đừng lo về nó. Cô bé đã kích động khi nhìn thấy nơi ở của ta, đúng không? Thế thì không có sự xúc phạm nào đến ta cả."

Ainz dường như ở trong một tâm trạng vui vẻ khi trả lời.

"Sau đó... tiếp theo, ta định nói chuyện với Nfirea-kun... Nemu, làm thế nào đây? Cô bé có muốn xem ngôi nhà mà ta, không, mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra không?"

"Có! Tôi muốn xem! Tôi muốn nhìn thấy ngôi nhà tuyệt vời mà Gown-sama và những người bạn của ngài đã làm!"

Nemu nói trước khi Enri có thể từ chối.

"Ha ha ha. Rất tốt, rất tốt! Ta có vài cảnh tượng cho cô bé xem đây..."

Enri đã không thể nói gì được, một khi cô nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của Ainz.

♦ ♦ ♦

Cô ngồi xuống trên một chiếc ghế dựa, nhớ rằng cô đã được yêu cầu đợi ở phòng tiếp khách trong khi Nemu được dẫn đi tham quan xung quanh.

Thay vì nói cô được mời ở đây, nói chính xác hơn là cô giống như một con vật nhỏ đã được đưa ra khỏi tổ của nó. Cô ngồi một cách khó khăn, và nhìn quanh mình. Bên cạnh cô - bất chấp kích thước của nơi này, hai người họ bị kẹp chặt với nhau - người yêu của cô Nfirea cũng không thể ngồi yên, giống như một con vật nhỏ bé.

Enri có thể hiểu vị cứu tinh của làng mình, Magic Caster được gọi là Ainz Ooal Gown, là một con người vĩ đại, nhưng những gì cô nhìn thấy ngày hôm nay đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng ngông cuồng nhất của cô.

Dường như cô đã bước vào một không gian mơ mộng sáng chói, hay một câu chuyện mà các nàng công chúa và những món đồ tuyệt vời kia là trung tâm.

Lò sưởi được trang trí bằng những con chim thủy tinh được chạm khắc cực kỳ hoàn hảo. Nếu làm vỡ một cái, cô có thể phải làm việc đến hết đời mà vẫn không thể trả nợ.

Ghế sofa đẹp đẽ, và Enri cảm thấy cô đang làm bẩn nó với bộ quần áo của mình.

Đèn chùm, thứ đầu tiên cô nhìn thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, không được thắp sáng bởi đuốc, đèn lồng, hoặc nến, mà thay bằng ma thuật. Cô đã nhìn thấy ánh sáng ma thuật trước đây trong Công Hội Mạo Hiểm Giả E-Rantel, nhưng chúng không thể so sánh về độ sáng hay kiểu dáng.

Các đồ nội thất trang nhã và sang trọng. Đặc biệt là sức nặng của cái bàn gỗ mun trước mặt cô. Mặc dù Enri không biết giá trị các món đồ là bao nhiêu, cô vẫn có thể nói rằng những món đó rất có giá trị.

Một bức chân dung sống động như thật của một người phụ nữ xinh đẹp treo trên tường, vẽ chi tiết một cách tỉ mỉ.

Ngay cả những tấm thảm trên sàn nhà cũng làm Enri ngần ngại bước vào. Nó rất mềm mại đến nỗi trong khi đang ngồi trên ghế sofa, cô nhẹ nhàng nâng đôi chân của mình lên, nghĩ rằng tốt hơn là không để cho đôi chân của mình chạm vào sàn.

Enri đã rất lo rằng cô sắp ngất xỉu.

"Tớ biết chúng ta nên đi cùng với con bé."

Mặc dù Ainz đã từ chối, ý tưởng Nemu đi một mình làm bụng cô sôi sục lo lắng.

"Tớ chỉ hy vọng con bé sẽ không gây rắc rối cho Gown-sama..."

"Nó sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Gown-sama rất là dễ gần. Tớ nghĩ ngài ấy sẽ bỏ qua bất kỳ sự thô lỗ nhỏ nào từ một đứa trẻ."

"Ừm, nhưng, cậu thấy đấy, nếu cậu làm một quý tộc tức giận, cậu sẽ bị xử tử..."

"Tớ cũng đã nghe nói thế, nhưng phải nói thật, tớ chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. E-Rantel và lãnh thổ xung quanh nó được quản lý bởi chính nhà vua, nên tớ không nghĩ rằng các nhà quý tộc dám làm ầm... Gown-sama là một quý tộc sao?"

"Không phải sao? Bất cứ ai có một cơ ngơi sang trọng và rất nhiều người giúp việc như vậy thì sẽ phải là một quý tộc, phải không? Nếu không thì làm sao họ có thể thu thập được tất cả những thứ này."

"Ừmm? Thật vậy sao? Thành thật mà nói, tớ không nghĩ rằng ngay cả một quý tộc có thể tập hợp được từng này người hầu xinh đẹp như thế này."

Lông mày Enri nhướng lên một góc nguy hiểm.

Nếu cô nói những người hầu xinh đẹp thì không sao, nhưng khi Nfirea nói, nó làm cô cảm thấy không thoải mái. Ngay khi cô quay một ánh mắt sắc bén vào Nfirea - một tiếng gõ cửa vang lên.

"Eee!"

Vai Enri giật giật dữ dội, và bởi vì hai người họ đang ép vào nhau, cơn co giật đã được truyền tới Nfirea, người cũng đang rùng mình.

Tiếng gõ lại đến. Enri điên cuồng nghĩ tiếng gõ có ý nghĩa gì, và trong lúc ấy Nfirea mở miệng.

"A, đó, hãy vào đi."

"Xin thứ lỗi."

Cách Nfirea đưa ra câu trả lời đúng làm dịu Enri đang bối rối, và cái đi vào là một người hầu đẩy một chiếc xe bạc. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, mặc quần áo lấp lánh sạch sẽ không tì vết mà ngay cả một người nghiệp dư cũng có thể nhận ra là một bộ trang phục hầu gái cao cấp. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp tô điểm trên khuôn mặt của cô. Tuy nhiên, Enri lo lắng rằng bất cứ lúc nào đó nó sẽ biến thành một biểu hiện tức giận khi cô kêu lên, "hai người đã làm gì!"

"-Đồ uống đã sẵn sàng."

"K-Không cần!"

Khuôn mặt của cô người hầu sửng sốt trong chốc lát khi phân tích câu trả lời nhanh như chớp của Enri. Rồi cô quay sang nhìn Nfirea, và sau đó trở lại Enri.

"... À, cái này sẽ không sao đâu?"

"À, vâng."

Có lẽ cô đã cảm thấy Enri căng thẳng như thế nào do cơ thể của cô ấy đã bị đóng băng, hoặc vẻ bồn chồn bẩm sinh của Nfirea, nhưng cô hầu gái mỉm cười, chân thật và không gượng ép. Cô nói một cách đơn giản "tôi xin lỗi", và ngồi xuống bên cạnh Enri. Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai đã hóa đá của Enri.

"Emmot-sama, xin đừng quá căng thẳng. Emmot-sama và Bareare-sama là khách, tất cả mọi điều hai người cần làm là thoải mái và thư giãn."

"Nhưng, nhưng... c-chuyện gì nếu chúng tôi làm vỡ một cái gì đó ở đây..."

"Đừng lo. Ainz-sama sẽ không phiền dù các đồ vật ở đây bị hư hỏng."

"Nhưng, nhưng làm thế nào? Tất cả những vật ở đây là..."

Dù suy nghĩ về chi phí những thứ cô có thể thấy trong một cái liếc nhanh quanh phòng khiến cô đau đầu. Và nghĩ lại, các món đồ này không phải là một vấn đề lớn?

"Vâng, Ainz-sama cực kỳ giàu có."

"Cá-Cái đó tôi biết."

Sau cùng, ngài ấy là loại người có thể tự nhiên cho đi các vật phẩm có giá trị và uy lực như những chiếc tù và đó.

"Đó là lý do tại sao, hãy thoải mái. Thong thả để việc làm hư hại sang một bên, Ainz-sama sẽ mỉm cười và tha thứ cho bất kỳ thiệt hại nào. Và thậm chí nếu có bất cứ thứ gì bị hư hỏng, nó có thể được sửa chữa bằng ma thuật."

"Dù cho cô có nói thế, cái đó..."

"Tôi hiểu. Thế thì, hãy thưởng thức đồ uống. Bằng cách đó, cô có thể sẽ thư giãn."

"Nhưng..."

Enri liếc nhìn tách trà phục vụ trên cái xe đẩy bạc. Chúng được làm bằng sứ trang nhã, cạnh bằng vàng, và mặt sau là một màu xanh thẫm, trang trí với kiểu mẫu phức tạp. Và chúng nhìn mỏng manh đến nỗi Enri lo rằng chúng sẽ vỡ ngay khoảnh khắc cô chạm vào chúng.

"Enri, uống đi. Sẽ là thô lỗ nếu tiếp tục từ chối."

"A, thế thì, một tách, cảm ơn cô."

"Hiểu rồi... ừm, để xem. Mùi thơm và hương vị của trà thảo dược là một hương vị quen thuộc. Hai người có thích trà đen truyền thống để thay thế không?"

"Vâng, làm ơn, cảm ơn cô."

Cô hầu gái mỉm cười chuẩn bị trà cho họ với những động tác trôi chảy, thanh lịch. Sau khi tách được rửa bằng nước nóng, một cách bí ẩn và không thể giải thích, cô pha trà trước mặt hai người họ. Ngoài ra, hai cái cốc nhỏ khác được đặt ở phía trước họ.

"Xin vui lòng thêm sữa và đường phù hợp với khẩu vị của hai người."

Enri mở nắp đường. Cái cô nhìn thấy là chất rắn màu trắng chẳng khác gì bột tuyết. Cô gái làng quê máy móc gắp vài viên đường vào cốc của mình, khuấy cho đến khi chúng tan ra. Sau đó, cô thêm sữa. Sau đó, Enri nhấp một ngụm, và cảm thấy như khuôn mặt của cô sẽ tan chảy.

"N-Ngọt thật!"

"Ừm, tôi đoán thêm đường đã làm điều đó. Không phải lúc nào cô cũng được nếm thử những món ngọt trong làng, và cô không nuôi những con ong... nếu tôi không lầm, cô chỉ có một cái gì đó giống như nước đường? Tôi nhớ có ma thuật tạo gia vị nhưng đó là một chuyện khác hoàn toàn..."

Quên mất mình đang ở đâu, Enri kêu lên ầm ĩ.

"Thử nhớ lại đi."

Trước khi cô có thể nghe thấy tiếng nói thừa nhận của cậu, Enri nhấp một ngụm trà đen, và hương vị làm cho trái tim cô bình tĩnh lại.

"Thực sự, nó ngọt và ngon."

Vào lúc này, một tiếng gõ vang lên từ phía cửa. Người giúp việc di chuyển lặng lẽ đến và mở nó ra.

"Ainz-sama và em gái của cô đã trở lại."

Khi cánh cửa mở ra, Nemu vội vàng đi vào, đầy những nụ cười. Ainz theo sau cô bé.

"Chị! Thật tuyệt vời! Nó sáng bóng và đẹp, và thực sự tuyệt vời!"

Khi Nemu ôm eo chị mình, Enri cúi người trước Ainz, tất cả để không cho đôi chân của em gái cô làm bẩn sàn.

"Gown-sama! Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của đứa em gái nhỏ của tôi!"

"Hoàn toàn không. Thay vào đó, ta phải xin lỗi vì giữ cô bé quá lâu."

"Không đâu. Chúng tôi rất biết ơn."

Ainz xua tay để chỉ ra rằng nó không thành vấn đề.

"Thế thì trước khi ta thảo luận về các vấn đề với Nfirea-kun, chúng ta ăn đã."

"Ơ? Chúng tôi đang ấn tượng quá nhiều-"

Đối mặt với Nfirea hoảng loạn, Ainz trả lời với một cử chỉ dịu dàng.

"Điều này để đảm bảo giao dịch với Nfirea-kun là có lợi."

"Ý ngài giao dịch nghĩa là gì?"

"... Ta sẽ giải thích trước khi chúng ta ăn."

Ainz ngồi xuống ở phía bên kia ghế sofa.

"Để bắt đầu, ta không có ý định công khai ra thị trường lọ thuốc cậu bào chế. Hay đúng hơn, không có các thành phần ta cung cấp, cậu có thể không làm ra được lọ thuốc tím. Cậu có đồng ý không?"

"Đúng vậy. Rất khó để làm được xa đến thế, ngay cả khi chúng tôi đang sử dụng các vật liệu được cung cấp bởi Gown-sama. Vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa biết, như nó có hiệu lực thế nào và các tác dụng khác mà nó có."

"Vì vậy, bày bán công khai sẽ chỉ gây ra vấn đề. Mặc dù chỉ đơn giản là hỏi về nguồn gốc cũng được... chúng ta không thể chắc chắn rằng không có bất kỳ đối thủ nào sẽ đến hành động bằng bạo lực, phải không? ... Và từ những gì Lupusregina nói với ta, ngôi làng của cậu đã bị một bọn quái vật tấn công. Có khả năng rằng những con quái vật, tìm kiếm sự bảo vệ của bức tường mạnh mẽ, đã tấn công ngôi làng của cậu để tìm kiếm sự an toàn. Cậu có biết lý do chúng làm điều này chứ, và cậu có bắt được bất kỳ tù nhân nào không?"

Không có, Enri trả lời trong lòng. Khi nghe thấy tiếng gầm quái dị từ phía sau - gây ra bởi con Troll mà Enri và Nfirea đã gặp phải - các Goblin chỉ đơn giản là không có thời gian và khả năng để bắt giam bất cứ ai, và chỉ kết thúc cuộc chiến đã đủ cho họ rằng không có tên nào của đối phương sống sót.

Và kẻ với thanh kiếm ma thuật rất mạnh mẽ...

"Vậy à. Chà, tiếc thật... ta coi là lý do tại sao ngôi làng của cậu bị tấn công, như những gì ta vừa nói với cậu. Khi sự phòng thủ của ngôi làng trở nên mạnh hơn, nó sẽ lần lượt tạo ra nhiều vấn đề hơn. Khi là một đối tượng có giá trị hơn, nó sẽ là mong muốn của nhiều người, phải không? Tương tự như vậy, nếu tin tức về lọ thuốc bị rò rỉ ra ngoài..."

"... Chúng tôi sẽ giữ bí mật."

"Ta rất vui vì cậu hiểu, Nfirea-kun. Nếu chúng ta có thể bào chế lọ thuốc màu đỏ mà chỉ sử dụng các thành phần xung quanh làng, thì sẽ chẳng có lý do nào để giữ bí mật... mà nhân tiện, tất cả mọi thứ chúng ta thảo luận sau bữa tối sẽ cần phải được giữ bí mật. Nó liên quan đến nhiệm vụ phải giữ bí mật. Thế thì, việc chuẩn bị bữa ăn sẽ được hoàn thành sớm thôi. Chúng ta sẽ nhập tiệc chứ?"

"À, không, không cần ăn đâu, làm sao chúng tôi có thể dự phần vào sự tuyệt vời như vậy..."

Enri vội vàng lắc đầu.

"... À, mặc dù ta sẽ không ép buộc cô... nhưng không phải là hiếm khi có món chính là thịt rồng sao?"

"Rồng?"

Rồng. Trong tất cả những câu chuyện Enri đã nghe, chúng là kẻ thù của nhân loại, nhưng một vài con thuộc phe chính nghĩa. Tuy nhiên, dù xuất hiện trong câu chuyện nào, chúng luôn luôn rất mạnh. Những con như vậy có thể trở thành món ăn sao?

Không thể nào. Chắc hẳn ngài ấy chỉ trêu chọc họ.

Ít nhất, nếu Ainz không phải là người đã nói, cô đã có thể nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, vì là Magic Caster tuyệt vời trước mặt cô nói với cô điều này, điều đó có nghĩa là có khả năng rất cao đó là sự thật.

"Chúng ta cũng có các món tráng miệng. Đã bao giờ cô ăn kem chưa? Mặc dù E-Rantel đã có một số... đừng nghĩ rằng ta chưa nếm nó trước đấy. Nó lạnh và ngọt... và nó tan chảy trong miệng của cô. Một cái gì đó như băng ngọt hoặc tuyết."

Enri và Nemu không thể không nuốt một ngụm nước bọt.

"Đó là một sự xa xỉ cao cấp. Chỉ cần một miếng sẽ có giá trị cao hơn một ngày thức ăn."

"Có vẻ Nfirea-kun đã nếm thử một cái gì đó giống thế trước đây. Thế thì ta phải đưa ra món ngon còn hơn kem mà hai người có thể tưởng tượng. Thế - thực đơn thế nào?"

Đáp lại, cô người hầu đọc một chuỗi dài.

"Đối với thực đơn trưa ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phục vụ hai món khai vị. Đầu tiên là món Tôm Hùm Xiên, mang hình dáng hải sản Noatun, trong nước sốt velouté. Thứ hai là món gan béo Poiret của Víðópnir. Món súp sẽ là kem khoai lang và súp hạt dẻ kiểu Alfheim. Chúng tôi đã lựa chọn thịt cho món chính, đó sẽ là thịt cẩm thạch làm từ con rồng băng giá Jotunheim cổ đại mà Ainz-sama đã đề cập trước đó. Sau đó đến món tráng miệng, đó là mứt Táo Vàng, dùng với rượu vang trắng và sữa chua. Ngoài ra, chúng tôi có trà đen hương kem phủ lá vàng. Đối với đồ uống sau bữa ăn, chúng tôi đã xem xét rằng cà phê có thể không phù hợp với khẩu vị của mọi người, vì vậy chúng tôi cũng có nước ép đào tươi. Đó là tất cả. Nếu có yêu cầu sửa đổi bất kỳ phần nào của thực đơn, xin vui lòng báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ làm ngay lập tức."

"Đây có phải là một dạng bùa chú ma thuật?!"

Enri, người không có đầu mối nào về những gì vừa được đọc, chắc chắn về điều đó.

"Không phải tất cả mọi người thích gan béo sao? Ta nghĩ rằng trẻ em sẽ thích. Hãy thêm nó vào thực đơn cho ta. Thế còn về món ăn nhẹ?"

"Vâng. Vậy thì chúng tôi sẽ thêm món salad sò và vú sữa ướp muối vào món khai vị."

"Ừmm, vậy đấy... thế thực đơn này có tốt hơn so với trước đó không?"

"Ớ?! Ngài đang hỏi tôi?!"

Enri, người đột nhiên bị lôi vào câu chuyện, giật nẩy mình. Nó sẽ rất rắc rối nếu tiếp tục nói về mấy thứ cô không biết gì này.

"A, cái đó. Không. Ư. Tôi sẽ để nó cho ngài."

Thốt được một câu duy nhất đã lấy tất cả mọi nỗ lực của cô. Ainz chỉ thị cô người hầu chuẩn bị các món ăn như đề xuất.

Nemu nhìn Ainz với đôi mắt tôn thờ, lẩm bẩm "thật tuyệt vời" với chính mình. Enri cảm thấy như vậy. Điều này đã vượt quá xa so với thế giới mà cô thường sống.

Những người giàu có thể chi tiền một cách xa xỉ. Và ăn uống, không chỉ để lấp đầy dạ dày, mà một phần trong đó không gì hơn là niềm vui.

Sự giàu có, kiến thức và quyền lực. Một Magic Caster có tất cả các điều đó.

Ngài ấy là một người mà một nông dân đơn thuần như Enri sẽ không có hy vọng đạt tới, một người tốt hơn nên gọi là một vị vua đứng trên đỉnh của các đám mây. Magic Caster mang mặt nạ này là một nhân vật ghê gớm như vậy.

"Thôi, hãy đi nào. Mặc dù, ta không có ý định kết hợp. Ba người - đúng rồi, gia đình các bạn nên tận hưởng bữa ăn đừng e ngại. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận về công việc. À, ta cần phải nói với Lupusregina rằng mình phải thêm một người nữa vào danh sách."

"Ơ? Điều đó là sao, Gown-sama?"

"Không, không có gì, Nemu."

Ainz đứng lên, và Nemu với ánh mắt lấp lánh cũng đứng lên.

Mặt Enri nóng lên từ việc đươc xem là một gia đình, nhưng cô nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ với Nfirea, người đang từ từ đứng lên.

Miệng cậu bị dính lại thành một đường thẳng, hoàn toàn không có ý định mở ra. Tuy nhiên, Enri biết bí quyết để làm cậu thư giãn.

Đó là nhìn chằm chằm vào cậu. Thông qua các khe hở trên mái tóc, đôi mắt Nfirea đảo qua đảo lại, cho đến khi cuối cùng, như thể bỏ cuộc, cậu thở dài.

"Tớ đã nghĩ rằng mình không thể đánh bại ngài ấy. Không, tớ biết không thể đánh bại ngài ấy. Ngài ấy là một người đàn ông tốt hơn nhiều so với tớ."

"Nhưng cậu biết rằng tớ thích Enfi theo cách của chính mình, phải không?"

"Sự khác biệt trong đẳng cấp giữa những người đàn ông quan trọng vậy sao?" Là phụ nữ, cô không thể hiểu nó quan trọng như thế nào.

Mặt Nfirea chuyển sang màu đỏ bừng, sau đó cậu nắm tay của Enri.

"Đi nào."

Không còn bất kỳ u phiền nào trong những từ đó.

Mặc dù cô không biết tại sao cảm xúc của người yêu cô lại thay đổi, khích lệ hẳn đã khiến cậu ấy hạnh phúc. Tay trong tay, Enri và Nfirea đuổi theo Ainz và Nemu.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 8-Ngoại Truyện 2:Một Ngày Của Nazarick

Mở đầu

Nazarick, 5.14

Một giọt nước nhỏ bắt đầu được hình thành dưới vòi nước bằng vàng.Nó to dần lên và trọng lực cuối cùng cũng kéo giọt nước nơi trên sàn nhà của phòng tắm.

Trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, có rất nhiều nơi để tắm. Đây là một nơi trong số chúng.

Chỉ có một hình bóng trong bồn tắm bằng đá rộng lớn, nơi có thể chứa rất nhiều người một lúc.

Một giọt nước xanh chạy dọc theo đường nét của một cơ thể trắng mịn. Giọt nước màu "xanh" không phải là một ẩn dụ mà đúng như nghĩa đen như thể nó được nhuộm một loại thuốc nhân tạo vậy.

Khi nó chảy đến chân,chất lỏng màu xanh đang chảy xuống theo đường nét cơ thể bất chấp trọng lực và bắt đầu chảy ngược lên trái lại hẳn với nước bình thường.

"Fuaah."

Một hình bóng vô tâm phát ra một âm thanh vang vọng khắp phòng tắm.

Như thể cảm thấy xấu hổ bởi giọng nói của mình,một cánh tay mảnh mai giơ ra từ đám chất lỏng màu xanh. Không có bất kỳ một âm thanh nào như tiếng nước rơi xuống sàn nhà hay tiếng róc rách trên bề mặt chất lỏng. Đó là bởi vì nó có độ nhớt nháp cao bất thường.

Với cánh tay đang dang ra, người này cọ xát vào khuôn mặt mình. Đó là khuôn mặt được hâm một bởi rất nhiều người vì vẻ đập trai của nó.

"Ha-"

Hình dáng này thở ra một hơi dài và nghiêng người về phía sau nhưng cơ thể không hề chìm xuống nước. Đám chất lỏng màu xanh dần hạ xuống hỗ trợ người này đứng dậy. Sự chuyển động và đàn hồi của nó giống như được bao bọc bởi một nệm nước cực kỳ mềm mại.

Thứ chất lỏng này chắc chắn có ý chí riêng của mình.

Chất lỏng màu xanh vặn vẹo trước khi mọc ra một vài xúc tu, mỗi cái có chiều rộng bằng một vài ngón tay.Chúng di chuyển như thể ôm chặt lấy hình bóng của người này.

Khuôn mặt,ngực,bụng,tay,chân...và thắt lưng.

Các sinh vật này đưa đẩy như thể bắt đầu khống chế con mồi của nó. Chúng chính là những "Sapphire Slime", một sinh vật tiến hóa từ Slime.

Những xúc tu của nó đi qua những phần nhạy cảm xung quanh thắt lưng.

"-Aa."

Một tiếng rên khác phát ra.Nó to hơn lần trước, nhưng không còn những nỗ lực để ngăn chặn những âm thanh này lại. Đó là vì người này đã tập trung vào cảm giác của mình về việc bị những thứ nhớp nháp này bò ngoằn nghèo trong cơ thể.

Người trong bồn tắm tự nói với bản thân.

"...Ahh. Mình không thể chịu được nữa. Mình không thể diễn tả việc này bằng lời nói được."

Ainz, người đang ở giữa bồn tắm Slime, lẩm bẩm. (Trans: Đậu má tưởng Albedo)

Anh tóm lấy đám slime và đổ nó lên đầu mình. Đám slime đã nhiệt tình làm sạch các lỗ xung quanh xương chậu và dường như hiểu được đâu là nơi chủ nhân nó muốn làm sạch tiếp theo. Ainz cảm thấy thứ gì đó đang loay hoay trên đỉnh đầu mình.

"Huu. Đây là thiên đường. Thiên đường thật sự."

Cơ thể undead của Ainz được tạo nên hoàn toàn bằng xương.

Vì cơ thể của Anh không bài tiết chính vì vậy không hề có thứ như vết bẩn hay mồ hôi. Tuy nhiên,điều đó không có nghĩa là anh không cần làm sạch bản thân mình. Bụi bẩn sẽ tích tụ trên cơ thể anh và trong một vài trường hợp anh sẽ bị phủ đầy bởi máu kẻ thù của mình.Vì vậy việc này là điều cần thiết.

Thêm vào đó, là một người Nhật, anh không thể chịu nổi khi không tắm.

"Mình mới chỉ được vào phòng tắm hơi trong thế giới bình thường. Mình chỉ muốn nhấn chìm bản thân mình trong bồn tắm ngay khi biết mình có thể làm nó...Có thể là việc đi tắm là một phần không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản."

Ainz chìm sâu hơn vào đám slime trong khi phát ra những tiếng thở dài. Một cảm giác trơn trượt từ từ quấn lấy cơ thể anh.

Vì nó không gây nguy hiểm nên anh coi nó là một chất lỏng rất dính thay thế.

Nếu mình muốn tắm một cách bình thường thì sẽ rất bất tiện

Ainz nhìn xuống phần thân thể khó làm sạch nhất của mình, xương sườn. Để làm sạch từng cái một thì sẽ mất rất nhiều công sức. Khi nhớ lại khoảng thời gian anh đã tốn cho nó, anh thở dài dù anh không có khả năng thở.

Đó không phải là chỗ duy nhất khó để làm sạch. Cột sống cũng là một vấn đề rất lớn. Do những chỗ lồi lõm trên xương, khăn lau sẽ phải liên tục cọ vào đó. Sự nỗ lực và tỉ mỉ là rất cần thiết.

Ban đầu, Ainz rửa sạch mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, nhưng ngay cả với tinh thần mạnh mẽ của mình, anh vẫn phát ốm vì nó. Anh tự hỏi rằng cái quỷ gì đã khiến anh mất hơn ba mươi phút chỉ để làm sạch bản thân mình.

Sau đó anh cố gắng quay tít bản thân mình trong nước xà phòng như một cái máy giặt quay tròn. Nó không tệ nhưng anh vẫn không hề cảm thấy sạch sẽ ở mọi nơi. Nếu anh không chà cơ thể của mình bằng cái gì đó, anh sẽ không bao giờ cảm thấy những bụi bẩn được thực sự rửa sạch.

Sau đó, anh cố gắng làm một cái bàn chải sạch với tay cầm gắn liền. Đây thực sự là một ý tưởng tốt.

Nó đã phun bong bóng xà phòng xung quanh nhưng Ainz không cần phải làm sạch bồn tắm. Đó là công việc của các hầu gái và họ cũng hạnh phúc khi có thứ gì đó để lau chùi. Nó giống như việc bắn một mũi tên trúng 2 đích vậy.

Nhưng ngay cả ý tưởng này cũng có nhược điểm của nó. Anh không thể khẳng định rằng cơ thể của mình đã sạch sẽ hay chưa. Cũng giống như việc một số người bị sâu răng mặc dù đã đánh răng rất tốt, anh luôn luôn lo lắng việc cơ thể anh đã thực sự được rửa sạch hay chưa.

Vì vậy, Ainz đã đi đến giải pháp cuối cùng là dùng những slime này.

"Tất nhiên rồi...đây là một cuộc cách mạng và đầy mưu trí. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo."

Ainz lẩm bẩm trong khi các slime sapphire bò xung quanh cơ thể anh.

Anh gật đầu hài lòng với ý tưởng riêng của mình. Có lẽ đây là đây là sáng kiến tốt nhất của anh kể từ khi dịch chuyển đến thế giới này.

"Càng nghĩ về nó mình càng cảm thấy tốt hơn"

Tiếp tục ca ngợi bản thân, Ainz nhìn các slime đang tẩy sạch tất cả các bộ phận trên cơ thể mình.

Chúng thật sự đáng yêu.

Mặc dù chúng là những quái vật nguy hiểm có thể làm tan chảy xác thịt bằng axit và khỏe đến mức bẻ cong các thanh kim loại, chúng vẫn có thể làm sạch cơ thể Ainz rất tốt. Theo cách nào đó, anh cảm thấy chúng giống như thú nuôi của mình vậy.

Yeah...Một phòng tắm slime rất tốt nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên tắm một cách bình thường.

Tầng 9 của Nazarick có nhiều các phòng khác nhau. Một trong số chúng là những phòng tắm lớn.T ầng 9 được mô phỏng theo mô hình một khu nghỉ mát spa và phục vụ như một phòng tắm đa năng.

"Mình có nên đi không?"

Nhưng đến đó một mình sẽ chẳng có niềm vui gì cả.Vậy nên-

"Đúng rồi.Mình nên mang theo những Thủ vệ.Sẽ thật tốt cho tất cả mọi người nếu cho họ một số thời gian rảnh rỗi."

Ainz mỉm cười rạng rỡ với ý tưởng tuyệt vời của mình.

Nazarick, 07:14

Có hai dạng hầu gái trong Nazarick.

Nhóm đầu tiên là đội chiến đấu, được đại diện bởi Yuri Alpha, nhóm còn lại là những hầu gái bình thường không có khả năng chiến đấu. Nhóm thứ hai là những homunculi được kết hợp level chủng tộc và công việc bằng 1. Họ chịu trách nhiệm những công việc khác nhau trong tầng 9 và 10 của Nazarick. Đặc biệt làm sạch phòng của các Đấng Tối Cao là nhiệm vụ vô cùng quan trọng với họ.

Trong nhóm hầu gái này, có một cô hầu được gọi là Sixth người đang giữ bình tĩnh trong khi chạy nhanh về phía trước. Kỹ năng này là một kỹ năng phổ biến trong những hầu gái và không có gì đặc biệt. Cô nhanh chóng tiến đến căn tin cho các nhân viên.

Chỉ có một lý do để đến căn tin vào lúc sáng sớm như thế này. Khi cô đến nơi, các đồng nghiệp của cô đã tụ tập và bắt đầu bữa sáng.

Căn tin có tông màu chủ đạo là màu trắng và được trang trí một cách thưa thớt. Âm thanh nhí nhảnh của những cô gái vang lên va vào những bức tường như những gợn sóng trên mặt nước. Sẽ không có vấn đề gì nếu ở đây chỉ có một người nhưng vì ở đây có rất nhiều người đang nói chuyện khiến âm thanh của họ pha lẫn vào nhau tạo thành những tạp âm khó hiểu. Đứng đầu trong đó là những âm thanh leng keng của bát đĩa càng khiến không gian trở lên ồn ào.

Những hầu gái trong căn tin có thể được chia thành bốn nhóm chính. Ba nhóm đầu tiên được chia ra theo những người đã tạo ra họ. Có tổng số 41 hầu gái nhưng không phải là mỗi Đấng Tối Cao tự tạo ra hầu gái cho riêng mình. Thay vào đó, những hầu gái này được tạo ra bởi Whitebrim, HeroHero và Coup De Grâce. Nói đúng ra, nhóm hầu gái cuối cùng cũng không hẳn đúng với tên của nó, nhóm này bao gồm những hầu gái tự tách mình ra khỏi ba nhóm đầu tiên để ăn trong yên bình, ăn trong khi đọc hay nói chuyện với những hầu gái của nhóm khác.

Sixth, người đến muộn, thuộc vào nhóm cuối cùng. Cô chào những hầu gái mà cùng được tạo nên từ một Đấng Tạo Giả như cô-họ là chị em cô, theo một khía cạnh nào đó- và sau đó đi đến vị trí thường ngày.

"Chào buổi sáng...các cậu đã ăn chưa?"

"Chào buổi sáng. Và uk,chúng tớ ăn cả rồi. Bữa sáng rất ngon~thật mềm mịm và có nhiều kem, vì vậy nó rất ngon~"

Foire trả lời với bộ mặt ngây ngô. Cô ấy nói dối rất dở nhưng thường xuyên làm nó. Cô có mái tóc ngắn và bộ váy hầu gái của cô cũng được rút ngắn lại để phù hợp với sự xuất hiện tràn đầy năng lượng của cô.

Bên cạnh cô là Lumiere,người có khuôn mặt thanh tú mà đã được trao vương miện bởi mái tóc vàng lấp lánh như những vì sao của cô.

"Chào buổi sáng. Giờ thì Foire, nếu không vội, cậu có thể ở đây đợi chúng tớ. Tớ vẫn chưa ăn sáng vậy nên tớ sẽ đi lấy một ít. Đi thôi Sixth"

Lumiere đứng dậy, theo đuôi là Foire, người đang luống cuống nói "Tớ chỉ đùa thôi,thật đấy~"

Sau một vài vở kịch ngắn, ba người họ đi đến quầy buffet. Trước khi rời đi, họ đã nhờ một hầu gái thường được gọi là Increment, người đang yên lặng đọc sách, trông chỗ ngồi cho họ.

Thứ đầu tiên Sixth lấy từ quầy bar buffet là một khẩu phần thịt hun khói chiên giòn. Là một thành viên trong bè phái tin tưởng rằng "Thịt hun khói là quỷ" cô luôn luôn lấy nó đầu tiên. Tiếp theo đó, cô lấy cho mình một ít súp. Một trong ba món ngon của ngày hôm nay-món súp của ngày, ngô và hành-cô chọn nó lúc cuối cùng. Sau đó là xúc xích,khoai tây chiên và danishes. Một đĩa khác của cô chất đầy salad hành đến mức gần tràn ra đĩa.

Cuối cùng, Sixth đặt hàng với một phục vụ nam đeo mặt nạ.

"Um, tôi sẽ lấy thêm ba miếng pho mát, hai củ hành và thêm nấm nữa."

Người phục vụ gật đầu và bắt đầu làm món trứng tráng.(Trans: Ăn khỏe vỡi)

Six quay lại chỗ ngồi để đặt đĩa xuống và sau đó là rót cho mình một ly sữa trước khi quay lại nơi mà người phục vụ nam đang chờ đợi với món trứng.

"Cảm ơn rất nhiều"

Món trứng tráng được chuẩn bị hoàn hảo nên không có nhiều những vết đen trên nó. Cô quay trở lại chỗ ngồi giống như những người bạn cô làm.

""Ăn thôi"

"Ăn thôi~"

"Ăn thôi."

Ba người họ ăn bữa sáng trong im lặng. Chậm rãi nhưng đều đặn, họ chuyển một núi thức ăn- vượt xa với những gì một cô gái bình thường tiêu thụ- từ đĩa vào trong bụng. Đó là bởi vì họ đều hứng chịu "Tăng sức tiêu thụ thức ăn" như một hình phạt riêng của chủng tộc.

Do vậy, mặc dù họ là bạn nhưng họ sẽ không bao giờ chia sẻ trong việc ăn uống. Foire nhai trong khi má cô bị phồng lên bởi thức ăn, Lumiere ăn một cách thanh lịch nhưng cái dĩa của cô di chuyển với tốc độ dữ dội và Sixthawn thì kết hợp giữa hai người họ.

"Huuuu..."

Ba người họ đồng loạt thở ra và nhìn lẫn nhau.

"Tăng hai chứ?"

"Nghe hay đấy nhưng hãy nghỉ một lát đã."

"Yeah, tớ đầy bụng rồi~ Nói này, Sixth,hôm nay không phải là ngày đến lượt cậu phục vụ Ainz-sama sao? Cậu dường như phởn hơn ngày thường."

Foire mỉm cười tinh nghịch, Sixth cũng vậy.

"Cậu thật may mắn, bao lâu nữa mới đến lượt tớ đây?"

Lumiere đếm ngày bằng những ngón tay cô.

Phòng của Đấng Tối Cao trong Nazarick có quy mô rất lớn, vì vậy mà một người cần phải mất đến nửa ngày hoặc nhiều hơn để quét dọn một trong số chúng một cách cẩn thận. Bởi số lượng lớn phòng như vậy, sẽ bất khả thi cho những hầu gái để có thể dọn dẹp hết chúng hàng ngày, kể cả với căn phòng mới của Albedo nữa. Công việc nhiều như vậy đòi hỏi họ phải làm việc cả ngày mà không có bất kỳ quãng nghỉ ngơi nào.

Tuy nhiên, điều này chẳng là vấn đề với những hầu gái. Họ được tạo ra bởi các Đấng Tối Cao của Nazarick. Chính vì vậy họ nên làm việc chăm chỉ để thể hiện sự kính trọng của mình.

Nhưng sau đó, những người làm việc cuồng tín này đã bị yêu cầu ngừng lại bởi vị chúa của họ, Ainz Ooal Gown.

Ainz biết những sự khó khăn khi làm việc dưới một công ty phi đạo đức, và anh không thể để những cô gái, những người giống như con gái của bạn anh, phải vất vả như thế.

Anh đã nói với họ: "Đừng có dọn dẹp những căn phòng không sử dụng thường xuyên như vậy" và "Các ngươi sẽ được chia làm hai đội để thay ca."

Vì vậy, những hầu gái của Nazarick được tổ chức làm hai ca: ca sáng và ca tối. Ca đầu tiên có ba mươi người và ca sau có mười người, trong khi đó người còn lại sẽ có một ngày nghỉ. Sau khi tính toán những ngày làm việc cho các cô hầu gái, việc thông báo rằng họ sẽ phải nghỉ 41 ngày đã gặp ngay phải những lời phàn nàn.

Không phải là vì có quá ít ngày nghỉ mà ngược lại. Tất cả họ đều phản đối sự cần thiết khi phải có một ngày nghỉ.

Mục đích của sự tồn tại họ là để phục vụ cho những Đấng Tối Cao. Khi họ được nói rằng họ sẽ không cần phải làm việc, nó đã làm tổn thương lên giá trị bản thân của họ và những hầu gái cảm thấy rằng họ không có một lý do nào để tồn tại nữa.

Vì vậy,những hầu gái này đã bày tỏ sự lo lắng này trực tiếp với Ainz. Họ nói "Làm ơn đừng tước đoạt đi công việc của chúng thần", "Chúng thần muốn làm việc cả ngày lẫn đêm" và cứ như vậy nữa.

Ainz bắc bỏ những gợi ý này ngay lập tức. Có một hệ thống mệt mỏi tồn tại ở Yggdrasil nhưng có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng ma thuật, nhưng không có bất kỳ một đảm bảo rằng sự mệt mỏi sẽ được chữa trị dễ dàng trong thế giới này. Kể cả với ma thuật đi chăng nữa, sẽ rất tệ hại nếu để những người lao động kiệt sức và không thể thực hiện chức năng của mình, nó giống như một bánh răng mất dần đi những chiếc răng của mình vậy.

Tuy nhiên, những hầu gái vẫn kiên quyết không chịu lùi bước. Đối đầu với khuôn mặt khóc lóc của họ, Ainz đã đề xuất một cách làm việc mới cho họ, phục vụ cho chính cá nhân anh. Nhiệm vụ đó đòi hỏi phải ở bên cạnh Ainz và làm tất cả những nhu cầu và ý thích của anh, những hầu gái sẽ thay nhau làm công việc đó.

Lời đề nghị này giống như một bát mật rắc thêm đường với những hầu gái, những người có niềm vui lớn nhất là sống dể phục vụ cho những Đấng Tối Cao. Họ chấp nhận mệnh lệnh ngay lập tức và tự nhủ với bản thân rằng "Chúng ta cần chăm sóc kỹ bản thân và nghỉ ngơi đầy đủ vào ngày hôm trước để có thể phục vụ với tất cả sức mạnh của mình khi đến lượt chúng ta."

"Chúng ta cần nạp đầy đủ dinh dưỡng để có thể làm việc chăm chỉ.Thêm nữa, tùy thuộc vào tình hình, cậu cũng có thể sẽ phải bỏ bữa ăn đấy."

"Tất nhiên rồi, khi phục vụ Ainz-sama, não cậu cần tất cả những dinh dưỡng chúng có thể lấy."

"Tớ muốn một thứ gì đó thật ngọt ngào~"

Ba cô gái đồng loạt gật đầu. Cần lưu ý rằng, tất cả các hầu gái đều có một vài bữa ăn nhẹ toàn là kẹo ngọt. Họ sẽ ăn nhẹ với chúng bất cứ khi nào có thời gian rảnh trong khi phục vụ Ainz. Nhưng dù có may mắn hay không, họ vẫn đơn giản là không có thời gian để làm nó. Vì vậy, bữa sáng này cực kỳ quan trọng với họ.

"Cậu có nghe được gì không? Họ nói rằng họ sẽ nấu ăn bằng các nguyên liệu của thế giới bên ngoài và có một cuộc thử nghiệm về thức ăn."

Hai người họ há hốc miệng với lời tuyên bố của Sixth. Cô cảm thấy điều này rất tự nhiên bởi vì có rất ít hầu gái nghĩ tốt về thế giới bên ngoài- thế giới nằm ngoài Nazarick. Một số họ nghĩ rằng thế giới bên ngoài thấp kém hơn Nazarick, nhưng hầu hết bọn họ đều e sợ nó bởi vì tầng ngay phía bên trên họ, tầng 8, đã một lần bị xâm chiếm bởi những kẻ bên ngoài.

"Tất cả chúng ta có thể đến cuộc thử nghiệm thức ăn không? Hay chỉ một số người được phép đi?"

Ngay khi Sixth định trả lời câu hỏi của Foire, không khí trong căn tin bị thay đổi. Không khí có vẻ như được ấm dần lên. Ngay khi một người mới lọt vào mắt của những hầu gái, họ không thể không hét lên trong vui sướng.

"Shizu-chan"

"Shizu-chan kìa"

Người vừa mới bước vào căn tin là một trong những thành viên của Pleiades, CZ Delta.

Những hầu gái chiến đấu là thần tượng của những hầu gái bình thường này và CZ được ưa thích nhất trong số họ. Thường xuyên có một cuộc đấu tranh để được ngồi cạnh cô ấy.

"Ah, con chim cánh cụt cũng ở đây."

CZ giữ con chim cánh cụt dưới tay cô. Đó là một Assistant Bulter, Éclair. Anh ta cố vỗ đôi cánh của mình với tất cả sức mạnh nhưng không có bất cứ một con đường nào để trốn thoát với sức mạnh của một Birdman cấp 1. Cuộc vùng vẫy vô ích khiến anh ta mất sức nhanh chóng trong khi đó những người hầu lại đứng nhìn.

Cuối cùng chú chim cánh cụt kiệt sức và ướt đẫm mồ hôi, giống hệt như một chiếc rẻ rửa bát.

"Shizu-chan, ở đây, ăn cùng chúng tôi đi."

"Đừng, đến đây này..Shizu-chaaaan~"

"Vứt con chim cánh cụt đó đi. Đến đây là tốt nhất này."

"Bán con cánh cụt vô dụng đó cho bếp trưởng đi, ít nhất hắn ta có thể góp công cho Nazarick bằng cách đó"

Có một vài sự phân biệt đối xử đáng kể từ các hầu gái giữa Assistant Bulter và Cz, nhưng đúng là chẳng có cách nào khác. Anh ta bị ghét bởi vì đã lớn tiếng tuyên bố rằng muốn tiếp quản Nazarick, mặc dù anh ta chỉ là một quản gia giúp việc. Kể cả khi anh ta được Đấng Tối Cao thiết lập như vậy, nhưng những câu nói gây đầy khó chịu như vậy khiến anh ta bị ghét.

CZ nhìn chăm chú tình trạng rỗi loạn xung quanh cô như thể cô đang cố tìm ai đó. Cách thức đáng yêu cô làm như vậy giống y hệt một đứa trẻ không biết nơi nào là chỗ ngồi của mình, điều này khiến rất nhiều trái tim của các hầu gái khác đập nhanh hơn.

"Ngạc nhiên làm sao, kể cả con cánh què đó cũng nhìn đáng yêu hơn khi được Shizu-chan ôm"

"Tớ muốn một cái gối ôm hình Shizu-chan, Albedo-sama dường như biết làm chúng như thế nào, tớ tự hỏi rằng ngài ấy sẽ dạy tớ không?"

"Albedo-sama rất tốt bụng, tớ chắc chắn rằng ngài ấy sẽ đồng ý thôi. Sao cậu không hỏi ngài ấy lần tiếp theo?"

Âm thanh của tiếng sách đóng vang lên ở bàn bên cạnh, khi Sixth quay lại nhìn, mắt cô bắt gặp Increment.

"Nơi này đang trở lên ồn ào hơn vậy nên tớ đi đây. Vì cậu phải đến chỗ Ainz-sama hôm nay, cậu nên nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình và đến chỗ ngài ấy. Bất kỳ lỗi lầm nào của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta đấy."

Sau khi nói những gì muốn nói, Increment quay người và bỏ đi mà không chờ câu trả lời. Sau khi nhìn đồng nghiệp của cô rời đi, Sixth lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi. May mắn thay, cô vẫn còn một ít thời gian. Sau khi hoàn thành bữa sáng cô vừa kịp chuẩn thời gian.

"Được rồi,tớ sẽ lấy thêm vài món nữa để ăn trong khi moi người đang tập trung vào Shizu-chan."

Foire và Lumiere gật đầu với ý tưởng của Sixth.

"Oh~ đó là ý tưởng tuyệt vời đấy~"

Câu trả lời đột ngột phát nên ở đằng sau khiến ba hầu gái há miệng vì kinh ngạc.

"Lu-Lupusregina-san.."

Với bàn tay nắm chặt nơi trái tim mình, Sixth quay đầu lại với nơi phát ra âm thanh. Đáng lẽ ra không ai đang ở đó, nhưng khi mọi người bị thu hút bởi CZ và quay đi, Lupusregina đột nhiên xuất hiện. Cô ngồi trên ghế với chân và cả thức ăn đều để trên bàn.

"Aw. Đừng dọa chúng tôi như vậy, làm ơn đi~"

Foire vẫn bám chặt vào Lumiere,lông mày cô tạo ra hình dạng /

"Tim tớ gần như nhẩy ra khỏi miệng rồi đấy~"

Lumiere lẩm bẩm giống như cô bị sốc trong tâm trí và hầu như không hề chú ý đến việc Foire đang bám lấy cô.

Lupusregina- người thân thiện nhất trong những hầu gái chiến đấu- là người rất khó đoán. Tuy nhiên, vì cô dùng thời gian của mình để nhảy hết từ nhóm người giúp việc sang nhóm người giúp việc khác, việc được cô lại gần là dấu hiệu của sự may mắn. Bằng chứng xác thực của chuyện này đến từ những ánh nhìn ghen tị của các hầu gái khác, những người đã chú ý đến Sixth và hoàn cảnh của cô.

"Ah, xin lỗi nhé, có vẻ như các thì nghiệm ở ngôi làng đã có hiệu quả, ba người cậu phản ứng rất thú vị đấy~"

Cái cách mà Lupusregina chống khuôn mặt mình bằng tay trên chiếc bàn trong khi nở một nụ cười ác quỷ trên môi như biến cô thành một con mều bước ra từ quyển truyện vậy (Note: Alice in WonderLand ý). Mặc dù nụ cười của cô chẳng có gì khác ngoài sự tinh quái cả nhưng nó vẫn đem lại một sự lôi cuốn bất ngờ. Nụ cười của cô hầu gái chiến đấu này khiến đầu của Sixth bị chập một vài giây. Hai người kia dường như cũng vậy, người phục hồi nhanh nhất trong số họ là Foire.

"Ngôi làng??"

Foire nghiêng nghiêng đầu, khiến mái tóc ngắn của cô áp vào mặt Lumiere. Kháng cự lại bằng cái hắt hơi, Lumiere kéo Foire ra để đứng trước Lupusregina.

"Lupusregina-san, cậu làm việc ở bên ngoài,phải không?"

"Yup, ở trong làng của loài người."

"Làng của con người, huh...nó chắc hẳn rất khó khăn."

Lumiere nhìn Lupusregina với ánh mắt thông cảm.

"Nah, không hẳn là vậy. Vì Ainz-sama đã ra lệnh nên hẳn điều này rất có giá trị...Mặc dù tớ phải nói rằng công việc này thật nhàm chán. Nói thế nào đây....sẽ thật vui vẻ hơn nếu dẫm đạp lũ thấp kém dưới chân mình."

Sixth chẳng có phản ứng gì đặc biệt với lời tuyên bố đó cả. Con người và làng mạc của họ chẳng quan trọng gì với cô. Dù cho chúng có phát triển hay bị tiêu diệt, điều quan trọng duy nhất liệu chúng có đem lại lợi ích cho Nazarick hay không.

"Kể cả khi Ainz-sama nói ngôi làng đó có giá trị, mình vẫn chẳng thể nhìn thấy nó~"

"Có phải Ainz-sama nói vậy vì sự từ bi của ngài đối với những người vô dụng trong ngôi làng đó không."

"Không, không, Ainz-sama không phải là cơn bão của cái chết sao? Tớ chắc chắn rằng ngài ấy sẽ nghiền nát chúng thành bụi nếu ngài ấy thích."

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu không biết rằng Ainz-sama là hiện thân của trí tuệ sao? Ngay cả từ ngữ đó cũng chẳng thể đủ để miêu tả ngài ấy. Tất cả những điều này chắc chắn là một phần trong kế hoạch của ngài ấy."

"Ara, tớ không thể làm ra vẻ rằng mình chưa nghe thấy điều đó, tớ chắc chắn rằng quyền năng là phần mạnh nhất trong sức mạnh của ngài ấy..."

Bốn cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm lẫn nhau.

"Ainz-sama là một tạo vật xinh đẹp, một người đầy từ bi."

"Ainz-sama là hiện thân của cái chết."

"Ainz-sama là một anh hùng phi thường."

"Og, có vẻ như mọi người đều có ấn tượng khác nhau về Ainz-sama. Vậy hãy tổ chức một cuộc thi xem ai sẽ đặt ra được danh hiệu phù hợp nhất cho Ainz-sama."

Trong khoảnh khắc, mọi người trở lên im lặng. Lupusregina mặc dù nở một nụ cười bình thường trên khuôn mặt cô nhưng cô quyết tâm không để cho những hầu gái khác đi vượt mặt mình trong việc đánh giá đúng phẩm chất của chúa tể. Tuy nhiên, Sixth và hai người bạn cũng có cảm xúc như vậy. Mặc dù những hầu gái bình thường là các sinh vật yếu đuối nhưng tình yêu và sự sùng bái của họ đối với chủ nhân không hề thua bất kỳ một ai khác.

"Vậy thì, ba người cậu có thể bắt đầu trước."

Người nói đầu tiên là Lumiere.

"Vậy thì như những gì tớ nói lúc trước,tớ muốn ca ngợi về vẻ đẹp của Ainz-sama. Chính vì vậy,cái tên này thì sao "một con người sinh đẹp,tỏa sáng và hoàn mỹ, một chúa tể dịu dàng đầy tình thương."

Tiếp theo là Foire.

"Chà. Nếu chúng ta đang ca ngợi Ainz-sama, thế nên chúng ta nên ca ngợi về sức mạnh của ngài ấy phải không? Còn gì hợp hơn nữa ngoài cái tên "Memento Mori" (Trans: ??)

Người thứ 3 là Sixth.

"Ainz-sama là người ra lệnh cho các Đấng Tối Cao khác phải không, vậy nên khả năng lãnh đạo của ngài ấy sẽ rất tuyệt vời. Chính vì vậy ngài ấy phải là 'Wise King'."

Mặc dù tất cả các tên của họ đều phù hợp với chủ nhân nhưng tất cả họ đều nghĩ rằng cái tên của mình mới là tốt nhất.

Lupusregina ho nhẹ khi Sixth, Foire và Lumiere nhìn cô. Với vẻ tự hào trên khuôn mặt, cô nói,

"Cuối cùng thì, ngài ấy là người mạnh nhất và-"

"...Cậu đây rồi."

Nguồn gốc của âm thanh là tiếng nói đầy bình tĩnh của CZ. Tên quản gia cánh cụt mà cô giữ trong tay đã không biết lẩn mất từ khi nào.

"Đừng có tàng hình. Nhiều lần như vậy."

"Soz~ đó là một thói quen đấy~"

"...Sau cùng. Cậu đã ăn bữa sáng chưa."

Một sự tức giận bùng cháy dưới khuôn mặt vô cảm của CZ. Sixth có cảm giác rằng cô không nên ở đây lâu thêm một chút nào nữa.

"...Ah, Tớ,tớ cần đến chỗ Ainz-sama."

"Vậy tớ cũng đi nữa."

"Tớ sẽ đi cùng cậu~"

Sixth và những người khác lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình mặc dù họ cảm thấy hơi tệ khi bỏ qua sự van nài của Lupusregina khi cô nhìn về phía họ. Họ đã dự định quay lại chỗ buffet một vòng nữa. Sự day dứt và tiếc nuối gặm nhấm con tim họ khi họ đã bỏ qua nó, nhưng bây giờ là đã đến lúc làm việc. Sixth lại không quan tâm đến tình hình căng thẳng đó. Thay vào đó, cô tự vỗ nhẹ vào mặt mình để lấy lại sự tập trung.

Trên khuôn mặt cô đầy sự nghiêm nghị cùng sự dũng cảm như một chiến binh chuẩn bị ra trận nhưng chân cô tràn đầy ánh sáng và tốc độ.

Phần 1

Tầng 6 của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Những Undead thường xuyên lang thang khắp ngôi mộ đều không xuất hiện ở đây. Thay vào đó, các quái thú của Aura và những quái vật khác mà không tự hồi sinh, bảo vệ ở đây. Tầng này là nơi rộng nhất trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick và được bao phủ hầu hêt bởi rừng. Đây là một khu vực phù hợp với cái tên "biển rừng".

Tuy nhiên, những thành viên đầu tiên của Ainz Ooal Gown vẫn không hài lòng và chưa chịu dừng lại trong việc phủ xanh cả tầng này.

Một đấu trường, cây khổng lồ, di tích phát triển quá mức, một hồ nước, hố độc, cây thân leo, rừng ngập mặn, đầm lầy không đáy và nhiều thể loại rừng khác được thêm vào tầng này. Họ thậm chí còn cho phép những cư dân mới sống ở đây, vì vậy ở đây còn có một ngôi làng nhỏ.

Chính giữa vùng đất rộng xanh tươi này là một hồ nước khổng lồ-mặc dù nhỏ hơn so với cái hồ dưới lòng đất của tầng 4- và nó được bao quanh bởi rừng và đồng bằng. So sánh với toàn bộ tầng 6, đồng bằng này nhỏ như cái lông mày của con mều, nhưng đối với họ, nó đã đủ lớn.

Người đầu tiên trong nhóm Thủ vệ của tầng này, Aura. Cái cách cô cưỡi trên đầu con sói với bộ lông đen kịt trông thật tráng lệ và có thể nói rằng không gì khéo léo được hơn.

Đó là những điều được mong chờ. Để có thể tuần tra được một tầng lớn như thế này- mặc dù cô sở hữu một thể chất phi thường và hoàn toàn có thể chạy xung quanh hết tầng này- cô vẫn ưa thích hơn khi cưỡi trên lưng con thú mà cô đã thuần hóa.

Có hai người khác với cô.

Một người là Tổng quản Thủ vệ, Albedo. Cô không mặc bộ bộ váy trắng xinh đẹp bình thường như mọi ngày mà khoác lên mình một bộ áo giáp toàn thân màu đen thường dùng trong chiến đấu.Tuy vậy, cô không hề mang theo bất kì vũ khí hay lá chắn nào.

Người còn lại là Shalltear. Không có gì khác biệt về trang phục thường ngày của cô. Một tia sáng lóe lên trong mắt cô như thể cô rất thích thú với tình hình này vậy.

"Vậy thì tôi sẽ bắt đầu. Đến đây, thú cưỡi của ta."

Kỹ năng Albedo đã dùng là "Triệu hồi thú cưỡi".

Một con thú với bộ lông như một chiếc áo giáp bạc xuất hiện từ hư không.

Với bờm màu bạc và đuôi, nó là một con ma thú giống như ngựa. Nó mang trên mình một bộ giáp toàn thân cũng như yên ngựa và dây cương. Nó nhỏ hơn một con ngựa bình thường nhưng có một hào quang tràn đầy năng lượng xung quanh. Điểm khác biệt cuối cùng là đầu nó có hai chiếc sừng mọc ra, hướng về phía trước.

Người đầu tiên phản ứng lại là người có vốn hiểu biết nhất về ma thú:Aura.

"Oh~ nó khác hẳn một con bicorn bình thường. Cặp sừng thật đáng kinh ngạc, cơ thể nó thật mạnh mẽ và cơ bắp."

Albedo mỉm cười hài lòng.

"Tất nhiên rồi. Nó là một con đặc biệt đã được biến đổi để phù hợp với khả năng của tôi. Nó xứng đáng để có cái tên 'Chúa tể chiến tranh Bicorn'... nhưng nó thật ra chỉ là một con bicorn level 100."

"Nó bay được không?"

"Không, thế là quá nhiều với nó. Trạng thái cơ bản của nó không khác gì một con bicorn bình thường. Nó không có khả năng đặc biệt nào cả, nó chỉ có tác dụng làm tăng HP,sức mạnh và nhanh nhẹn thôi."

"Ah, tôi đoán rằng nếu cô không có class 'Rider' thì sẽ rất khó để tiến hóa thú cưỡi. Nếu nó chiến đấu với chúng ta ở những cuộc chiến cấp 100 thì nó có thể gây cản trở chúng ta vì thiếu đi những khả năng đặc biệt."

"Yea, nhưng tôi có thể bảo vệ đứa trẻ này bằng những kỹ năng của tôi, vì vậy nó có thể chiến đấu với tôi cho đến bây giờ."

"Nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ làm lãng phí nguồn lực của cô ư? Cô sẽ mở đầu cuộc chiến như thế à. Tại sao không tăng cường cho nó bằng cách thay đổi trang bị? Tôi nghe nói rằng thú cưỡi có thể trang bị giáp và móng đấy."

"Đúng vậy, tôi có thể thay đổi trang bị mặc dù thú cưỡi này được triệu hồi bởi kỹ năng. Nó phần nào liên kết với câu hỏi của Aura trước đó. Ví dụ như, nếu tôi trang bị cho nó móng có khả năng bay, nó có thể chạy xung quanh và bay, nhưng từ khi tôi đã trang bị cho nó các thiết bị tăng tốc độ...Làm điều này có vẻ rất khó."

Albedo nhẹ nhàng vuốt ve con thú cưỡi đứng bên cạnh cô. Nhưng con bicorn loạng choạng một chút như thể bị chấn động bởi sức mạnh trong cái vỗ của cô. Không có khả năng con thú cưỡi cô đã triệu hồi không có năng lực để chịu đựng một cái vỗ nhẹ như thế này. Albedo cau mày, tự hỏi rằng con thú sẽ bắt đầu nổi loạn hay không thì Aura hỏi cô một câu hỏi khác.

"Hehe~ vậy nó tên là gì vậy?"

"Nó là bicorn, giống như tôi đã nói lúc trước."

"Không, không phải vậy.Ý tôi không phải là tên loài, tên của nó cơ."

"Nó cần tên sao?"

Cô ma ca rồng nhún vai với Albedo,người giống như có một ý kiến thứ hai.

"Có lẽ vậy? Dù sao thì nó cũng là tên của thú cưng cô."

"Thật ra nó không phải thú cưng...Có phải bất bất kỳ lần nào tôi triệu hồi cũng ra nó không?"

Sau khi nghe câu hỏi của Albedo, Shalltear lên giọng như thể tìm ra một ý tưởng tốt.

"Nếu hỏi Kyouhukou thì sao? Hắn ta rất giỏi trong việc những loài thú triệu hồi, vậy nên hắn ta hẳn rất am hiểu về vấn đề này."

"...Tôi từ chối. Tôi cảm thấy rất tệ vì như một đồng đội trong Nazarick, tôi không nên không thích hắn ta nhưng tôi vẫn không thể ngăn được..."

"Ah...chẳng khác được nhỉ. Tôi chắc chắn rằng hắn ta có ý tốt nhưng thỉnh thoảng hắn ta cứ cố bò lên quần áo mọi người. Mặc dù có vẻ như những người khác hay đến thăm hắn ta."

"Đừng nói về mấy thứ khó chịu đó nữa. Nó làm da gà nổi hết lên khi nghĩ về nó...Đó quả thật là căn phòng của sự khiếp sợ. Nó nằm dưới một trong những tầng tôi điều khiển nhưng tôi không bao giờ muốn vào đó."

"...Shalltear, cô biết biết điều này chứ, Entoma gọi căn phòng đó là 'phòng ăn nhẹ'"

"Eeeeh? Thật sao?Thật sao. Uwaaaah~ tôi không bao giờ muốn lại gần Entoma một lần nữa."

Albedo đồng ý. Cô không muốn lại gần ai mà gọi những thứ đó là thức ăn nhanh. Giữa bầu không khí quan ngại, Aura nói lớn giọng để thay đổi chủ đề.

"Quay lại đề tài ban nãy, cô có đặt tên cho nó hay không?"

"Chà ,nếu tôi làm vậy, tôi nên gọi nó là gì?"

Albedo lẩm bẩm trong khi chìm sâu vào suy nghĩ. Vì cô sẽ cưỡi nó, cô không muốn đặt cho nó một cái tên nào đó đáng xấu hổ. Tưởng tượng ra tất cả các từ ngữ và nhân vật, một ý tưởng phát ra như bài hát trong đầu cô.

"Cô lầm bầm về cái gì vậy?"

"Ah, xin lỗi."

Albedo trả lời như cô vừa thức dậy từ một giấc mơ.

"Nếu Ainz-sama cho phép, Tôi sẽ cho nó cái tên với tất cả cảm xúc của tôi 'Top of the world'." (Edit: Đệch)

"Hmm. Đó là một cái tên hay. Nhưng chẳng phải nó ám chỉ cho người đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, Ainz-sama sao?"

Albedo chỉ đơn giản là mỉm cười nhưng không trả lời.

Lông mày Shalltear cong lên một cách nguy hiểm.

Aura làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ khi nào giữa hai người.

"Chà, đó là tất cả những gì về nó. Vì cô đã triệu hồi được bicorn, sao chúng ta không chuyển sang những thử nghiệm khác nhỉ."

"Tốt thôi."

Trong khi Shalltear nhìn nhìn chằm chằm coi thường Albedo, Albedo quay người lại, bước vào bàn đạp và leo lên con thú. Ngay khi cô ngồi vào yên ngựa, cô cảm thấy thân thể con bicorn run rẩy.

"Chuyện gì vậy?"

Albedo kêu lên trong sự ngạc nhiên. Con bicorn của cô, thứ có cấp độ 100,không nên lảo đảo xung quanh như thế này. Tiếp theo khi cô nhớ lại lần vuốt ve nó. Có lẽ vấn đề đã xảy ra khi đó, nhưng nguyên nhân của nó là gì?

"Aura, Shalltear. Con bicorn của tôi xảy ra những hành động lạ. Cô có thể kiểm tra nó không?"

Hai người họ nhận ra rằng con bicorn đã lảo đảo và không thể chịu đựng được nữa.

"Eeeh,trước tiên hãy đi xuống đã Albedo."

"Được,được thôi."

Albedo cuối cùng cũng nghĩ về nó sau khi được Aura nhắc nhở.

Con bicornloạng choạng và cuối cùng cũng đổ gục xuống.

"...Có lẽ cô hơi bị nặng đấy Albedo"

Câu nói đó không cố ý để bắt đầu một cuộc tranh cãi.Với một người ngoài cuộc, đó có vẻ như là một lý do thường thấy nhất.

"Thỗ lỗ thật. Xem xét sức nặng của các bộ phận trên cơ thể mình, tôi đang có một cân nặng lý tưởng đấy."

"Có phải nó đã yếu đi vì cô không cưỡi nó trong một thời gian dài không."

"Cái gì? Không thể nào...Vì nó là thú cưỡi triệu hồi, chẳng phải nó cũng giống như những quái vật triệu hồi sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Thế tôi thử cưỡi nó thì sao?"

"Đáng tiếc, điều này là không thể. Nó là thú triệu hồi của tôi. Những người khác không thể cưỡi nó. Nếu các cô cố gắng cưỡi nó bằng vũ lực,nó sẽ biến mất."

"Thế thì hỏi con bicorn trực tiếp thì sao? Eh, bicorn, có chuyện gì vậy?"

Aura hỏi. Không phải là vì Aura có thể giao tiếp với ngựa nhưng bicorn tương đối thông minh vì thế cô có thể thử. Tuy nhiên, bicorn không thể nói và chỉ phát ra những âm thanh như ngựa.

"Nếu không nói được...nó có thể viết không?"

Con bicorn hí lên như đồng ý.

Ba người nhìn lẫn nhau.

"Aura, cô không thể làm được điều gì đáng kinh ngạc với sức mạnh của cô sao?"

"Ý cô là gì khi nói "điều gì đó đáng ngạc nhiên"? Chúng ta đã nói chuyện đủ lâu để có thể hiểu quá rõ về khả năng của nhau rồi. Có phải tổng thống lĩnh của chúng ta quên mất điều đó không?"

"Ara...vậy thì cô hay giao tiếp với Fenrir như thế nào?" (Note: Con tắc kè của Aura ý)

"Thông thường thì tôi chỉ cần bảo nó làm cái này,làm cái nọ thôi."

"Nhưng cô không nói chuyện với nó phải không? Nếu như cô cũng bỏ nỗ lực như thế, cô có thể làm nó với đứa trẻ này không?"

"Tôi chỉ có thể giao tiếp với những con thú tôi đã thuần hóa, đừng nghĩ rằng tôi có thể làm điều tương tự với tất cả những con thú khác. Thêm nữa tôi đã thử nó rồi. Cô biết Rororo, con hydra mà những lizardman đang nuôi đó, tôi dường như không thể nào kết nối với nó."

Ba người họ nhìn lẫn nhau.

"...Khi gặp phải rắc rối, Demiurge không phải là giải pháp sao?"

"Thật đáng tiếc, Demiurge đang ở ngoài Nazarick để thi hành mệnh lệnh của Ainz-sama. Anh ấy hiếm khi ở Nazarick trong những ngày này. Tôi vẫn có thể liên lạc với anh ta, nhưng tôi không muốn làm thế trừ khi có việc gì đó thật sự khẩn cấp."

Có những sự ghen tị trong mắt của Shalltear và Aura. Demiurge, người đang bận rộn để giúp chủ nhân, chính là mục tiêu của sự đố kỵ và ghen tuông giữa các Thủ vệ.

"Ah~ thật đáng ghen tị. Tôi biết là việc phòng thủ Nazarick là một công việc rất quan trọng nhưng nếu như không có bất kỳ một kẻ xâm phạm nào, chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì cả. Làm sao chúng ta biết được chúng ta có ích hay không? Tôi cũng muốn làm việc chăm chỉ cho Ainz-sama ở bên ngoài."

"Tôi là người mắc lỗi lầm duy nhất từ trước đến nay..."

"Ỏn thôi mà, Shalltear. Sớm thôi, cô có lẽ có thể- không, cô chắc chắn sẽ làm việc gì đó giúp được Ainz-sama. Nhưng nó có thể sẽ khá khó khăn cho đến khi cô trở lên thông minh hơn..."

"Aura, cô không nghĩ răng lời nói của cô hơi....cay nghiệt sao?"

"Chao ôi, cô đúng là người duy nhất mắc sai lầm từ trước tới. Hãy cố làm gì đó để đạt được lợi ích với cái danh hiệu Thủ vệ đi."

Shalltear nghiến răng trước lời nói của Albedo, nhưng ngay lập tức cô làm ra một khuôn mặt như ngọn đèn được thắp sáng.

"Hohoho,tại sao cô lại nghĩ tôi đã đưa ra chủ đề không có thế mạnh của mình nhỉ? Với cô, người chẳng biết bất cứ thứ gì khi Demiurge không có ở đây thì tôi sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ cô. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này."

Shalltear lấy ra một quyển sách. Nó rất nặng và trông ra có vẻ dễ dàng vượt quá 1000 trang giấy. Đối với Shalltear, người bên ngoài giống như một cô gái yếu đuối nhưng hoàn toàn khác ở bên trong, thì số trọng lượng này chẳng là vấn đề gì cả.

"Huuuuh? Đó...đó là...?"

"Kuuuuh,đó chính là món quà mà tôi nhận được từ Ainz-sama."

Aura và Albedo không thể không nhin chằm chằm cô đầy ghen tị.

"Đúng vậy đó. Đây là bách khoa toàn thư được biết bởi Peoroncino-sama.Nó là một phần thưởng khi thi hành mệnh lệnh của Ainz-sama đấy."

Nó giống như một phần thưởng đóng góp hơn là một phần thưởng thật sự, nhưng Shalltear vẫn mỉm cười sung sướng vì đây là một trong những món quà tuyệt vời nhất cô có thể nhận. Hay ít nhất là cô tin rằng nó như thế. Một vật phẩm được lưu lại bởi đấng tạo hóa thì quan trọng hơn bất kì phần thưởng nào khác.

Cuốn từ điển có tên là "Đại Việt Sử Kí Toàn Thư" (Trans: Chém tí cho vui. Edit: cũng được vì cái này không quan trọng lắm)được trao cho mỗi người chơi khi bắt đầu vào game. Nó là một vật phẩm duy nhất mà không thể đoạt lấy bằng vũ lực mà phải để người chủ sở hữu tự cho đi.

Yggdrasill là một trò chơi nhấn mạnh vào niềm vui khi học hỏi về những điều chưa biết. Đây là một trong những vật phẩm phản ánh ý đồ mà các nhà phát triển game muốn người chơi đưa các bí ẩn ra ngoài ánh sáng.

Khi một người chơi gặp phải một quái vật mới, "Đại Việt Sử Kí Toàn Thư" tự dộng ghi lại các dữ liệu cơ bản của nó (Edit: Pokedex phiên bản Yggdrasill). Tuy nhiên, các số liệu thống kê chi tiết không được tiết lộ cụ thể, chỉ có tên,ngoại hình, và nếu nó là quái vật thần thoại thì truyền thuyết sẽ được ghi sau nó. Nếu ai đó muốn sử dụng đầy đủ khả năng của quyển sách này thì phải tự điều tra những điểm yếu hay khả năng đặc biệt của quái vật rồi viết nó vào sổ.

Quyển 'Đại Việt Sử Kí Toàn Thư' mà Shalltear đang cầm là một vật phẩm mà Peoroncino đã từng dùng và cậu đã viết rất nhiều thông tin trong đó. Ainz đã đưa nó cho Shalltear khi nhớ ra rằng cậu đã để lại quyển sách trong Phòng Báu Vật trước khi nghỉ game.

Tuy nhiên, một số lượng đáng kể thông tin đã bị xóa đi, bởi vì Peoroncino sợ rằng sẽ có ai đó sẽ đọc tất cả những gì cậu viết trong nó.

Vật phẩm này không có tác dụng nhiều nhưng Shalltear chẳng quan tâm. Với cô, nó quan trọng hơn vì nó là một vật phẩm mà người tạo ra cô đã từng dùng.

"B...bi...bico..."

Shalltear tiếp tục lật những trang sách trong khi thì thầm.

Albedo và Aura cố gắng nhìn lén quyển sách nhưng Shalltear ngay lập tức gập quyển sách lại và nhìn trừng trừng hai người.

"Hmph.Chà, dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Tôi đã có một chiếc vòng tay nhận được từ Ainz-sama rồi."

Aura nhẹ nhàng chạy dọc ngón tay của mình chiếc quai màu bạc trên cổ tay cô, Albedo cũng làm điều tương tự với chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Nhưng cũng có một người khác cũng nhận được chiếc nhẫn này ngoài cô.

Mình muốn nhận được một thứ gì đó đặc biệt chỉ cho mình. Một món quà đặc biệt từ Ainz-sama...

Ngay khi Albedo đang nhẹ nhàng cọ xát bụng dưới của cô thì Shalltear lên tiếng. Đồng nghĩa với việc cô đã tìm được trang cô ấy muốn.

"Bicorn, tìm thấy rồi..."

Shalltear đột nhiên dừng cử động và nhìn với Albedo với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cô nhìn lại quyển sách.

"Gì vậy?Nó nói gì?"

Albedo hỏi một cách cẩn trọng.

"...Một loài đặc biệt của kỳ lân, không giống với kỳ lân, thứ đại diện cho sự tinh khiết, bicorn đại diện cho sự không trong sạch. Kỳ lân chỉ cho phép những trinh nữ cưỡi chúng nhưng bicorn thì ngược lại và chúng sẽ không để trinh nữ cưỡi chúng ...Haa?"

Shalltear và Aura mở to mắt, trông như chúng có thể rời ra khỏi mắt họ bất cứ khi nào vậy.

"Điều này không thể nào...Albedo là?"

"Ý cô là gì khi nói không thể nào? Cô nghĩ tôi là ai?"

"Huh? Uh, nhưng, tôi nên nói thế nào nhỉ, Albedo,cô không phải là một succubu sao?"

Đầy rối loạn, Shalltear bắt đầu tìm kiếm trang về succubu.

"Đúng thế,tôi là một succubus! Xin lỗi vì không có những kinh nghiệm về chuyện đó nhưng mà khác làm sao được! Tôi bị kẹt ở Throne Hall như một Tổng quản Thủ vệ! Và Ainz-sama thì không bao giờ gọi tôi đến giường ngài ấy...Tôi không muốn làm chuyện này với bất kỳ tên đàn ông nào khác ngoài Ainz-sama ...."

Albedo đột nhiên ngẩng đầu lên sau khi vừa lầm bầm vừa nhìn chằm chằm xuống đất.

"Nếu xem xét về vấn đề đó..."

Albedo liếc nhìn Aura trước khi quay ngoắt đầu đi. Nếu Aura có kinh nghiệm trong chuyện này, thì nó sẽ thật sự có vấn đề.

"Shalltear, còn cô thì sao?"

"...Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào người khác giới. Nhưng nếu cô hỏi về những kinh nghiệm về người cùng giới thì..."

Aura nghiêng đầu như thể cô vẫn chưa thể hiểu được ngay câu nói nhưng ngay khi cô nhận ra được ý nghĩa của nó thì ngay lập tức cô phát ra tiếng "Uwaaaah" trong khi lấy tay che mặt.

"Nhưng. Ở xung quanh đây không có bất kỳ một tên đàn ông nào phù hợp cả. Tôi thích những cái xác hơn, nhưng những cái bị thối rữa thì không ổn đúng không...phải không. Phải không?"

"Kể cả khi cô muốn sự tán thành của chúng tôi, chúng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được sở thích quái dị của cô, Shalltear."

Cả ba người nhìn xuống mặt đất trong im lặng như thể thỏa thuận không nói thêm về đề tài này nữa.

"Hừm...Tôi đã hiểu tại sao tôi không thể cưỡi được bicorn...nhưng điều này thật vô lý. Tôi lên làm gì đây..."

Albedo cau mày không vui. Con bicorn rùng mình như thể nó bị la mắng.

"Mmm...Có vẻ như một phần sức mạnh của Albedo đang được phong ấn."

"Nhưng kỹ năng kỵ chiến không phải là khả năng đặc biệt của cô, và chỉ có mỗi một kỹ năng cô không thể sử dụng. Nếu như cô không thể cưỡi bicorn, sao cô không mượn một con thú khác từ Aura? Một con kỳ lân không phải tốt rồi sao?"

"Muu...Tôi không có một con kỳ lân nào cả. Mặc dù tôi rất muốn có một con."

"Có cách khác tốt hơn. Tôi chỉ cần Ainz-sama giúp một chút để cưỡi được con bicorn này."

Albedo cười trong khi kêu la ầm ĩ lên như thể chẳng có con đường nào tốt hơn.

"Đấy là gian lận."

"Hmph..."

Albedo khịt mũi với Shalltear.

"Cẩn thận lời nói của cô đấy,Shalltear. Đây là một điều cần thiết để tôi có thể sử dụng hết sức mạnh của mình khi là một Tổng quản."

"Kuu! Nếu cô không thể quyến rũ ngài ấy mà phải sử dụng cách đó thì cô là người phụ nữ thất bại đấy. Có vẻ như cô chẳng thể dụ dỗ được ngài ấy bằng sự quyến rũ của mình nhỉ?"

"Aaah?"

Aura làm gián đoạn hai người đang lườm chằm chằm nhau như chẳng còn từ gì đê nói nữa.

"Này, tôi đang bắt đầu tự hỏi rằng hai người các cô đang nói về cái quái gì vậy, vậy nên hai người có thể dừng trò đó được không? Hãy dừng nói về những vấn đề vớ vẩn đó nữa và tập trung vào những điều cần thiết đi. Vì cô không cần cưỡi nó ngay, nên nó cũng chẳng là vấn đề gì to tát, phải không? Cô có thể triệu hồi thứ gì khác không?"

"Ah, tôi có một vật phẩm phép thuật khác, thế nên là triệu hồi thú cưỡi không phải là vấn đề gì đó quá khó với tôi."

"Well. Vậy dùng nó đi. Vấn đề đã được giải quyết."

"Nhưng nếu tôi sử dụng vật phẩm đó, tôi sẽ phải thay đổi lại các trang bị hay lấy thứ đó ra, vậy nên nó sẽ tốn thêm một vài bước nữa so với sử dụng kỹ năng triệu hồi. Thêm nữa, bicorn có khả năng chiến đấu tốt hơn..."

"Vậy thì cô có thể cho con bicorn đó chống lại kẻ thù trong khi cô sử dụng vật phẩm khác để triệu hồi thú cưỡi. Đó là một chiến thuật rất phổ biến cho những Tammer lúc mới bắt đầu."

"Tôi đoán là chẳng có cách nào khác."

"Tôi cho rằng chúng ta có thể nói rằng Albedo đang trở nên yếu hơn."

"Cô có thể thôi cách cười tàn nhẫn đó với những bất hạnh của người khác không?"

"Cô có vẻ rất vui mừng khi tôi mắc sai lầm đó Albedo."

Nếu cô chối, Shalltear chắc chắn sẽ ép được cô phải nhận.

"Afu, nghiêm túc đi...Hãy dừng lại việc soi mói lỗi lầm của nhau và đi nơi nào đó khác đi. Đây dù sao cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi mà chúng ta có được từ Ainz-sama."

Albedo thừa nhận kiến Shalltear.người đã dừng trang cái phải gật đầu. Nhưng-

"...Tôi không biết phải làm gì kể cả khi chúng ta có một kỳ nghỉ. Chúng ta được tạo nên để bảo vệ Nazarick và phục vụ các Đấng Tối Cao. Làm việc chính là lý do tồn tại của chúng ta..."

"Tuy nhiên, khi Ainz-sama đã nói rằng chúng ta cần nghỉ ngơi thì chúng ta phải nghỉ ngơi."

Lý do vì sao ba người tụ tập ở đây vì chủ nhân của họ đã nói:

"Tất cả các ngươi đều đã làm việc mỗi ngày rất chăm chỉ. Tại sao những nữ Thủ vệ không giành thời gian với nhau một lần đi?"

Lý do là thế đấy.

"Well, vì chúng ta đã ra ngoài và dành thời gian cùng nhau, liệu chúng ta có nên giải tán không? Nhưng liệu việc này có cần đếm thời gian khi ở cùng nhau không?"

"Câu hỏi hay đấy. Nếu ngài ấy hỏi chúng ta đã sử dụng thời gian cùng với nhau, liệu bao nhiêu lâu là đủ? Lại nói, các cô hay làm gì thường ngày?"

"Tôi đi tuần giữa tầng 1 và tầng 3.tôi cũng đi thu thập những ý kiến của những người bảo vệ khu vực, kiểm tra tình trạng an ninh của các tầng, khi có thời gian rảnh rỗi tôi đi tắm và trang điểm lại..."

"Cô làm việc chăm chỉ hơn những gì tôi mong đợi đấy."

" "Mong đợi" ý cô là cái gì?"

"Tắm à...cô thì sao Aura?"

"Mmm...Khi Mare ở đấu trường,tôi đi tuần tra khu rừng. Có thêm một vài người mới đến nữa. Sau đó khi tôi quay về, tôi đi ngủ...Hết rồi."

"Thế thôi sao."

Aura và Shalltear nhìn Albedo đang đầy vẻ ngạc nhiên.

"Vậy thôi.Những người mới đến, ý cô là những cư dân của ngôi làng mới ở tầng này phải không? Tôi chưa bao giờ đi đến đó. Sao chúng ta không đến đó nhỉ."

"Ara,cô chưa từng đến đó sao? Shalltear, cô thì sao?"

"Tôi đã ở đó rồi."

Aura giải thích cho Albedo người đang có những biểu hiện tò mò.

"Tất cả những Thủ vệ cũng thế. Cocytus đến khi có việc với những lizardman. Demiurge thích tự ý đến thăm và kiểm tra mọi thứ, những người khác cũng đến thăm một lần trong khoảng thời gian ngắn. Mmm...Vậy thì đi thôi. Nó cũng khá gần đây."

Narazick 9:38

Diện tích ngôi làng mới được tạo ra trên tầng 6 vào khoảng mười gian nhà gỗ xếp song song đổ lại. Sẽ chính xác hơn khi gọi nó là một "bộ lạc". Ở bên phải của ngôi làng là phần đất ruộng và bên trái là một vườn cây ăn quả lớn rộng hơn rất nhiều lần so với bên đất ruộng.

Khu vực xung quang dĩ nhiên là một khu rừng xanh ngát, và nhìn từ bầu trời xuống, nó sẽ trông giống như một cái hố khổng lồ, do đó nó được gọi là "Cái hố màu xanh". Cây cối bị chặt đi và nhổ tận gốc, nên việc mặt đất ghồ ghề là điều không thể tránh khỏi. Có điều, bên trong ngôi làng này lại sạch sẽ một cách lạ thường. Điều này có được là nhờ phép thuật của Mare.

Trong vườn cây ăn trái, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang làm việc chăm chỉ.

Thứ nhìn thấy đầu tiên là dường như là nhân loại nữ tính, nhưng màu da của họ như màu vỏ cây. Bên cạnh đó là những sinh vật mà chỉ có thể được mô tả như là những chiếc cây biết di chuyển.

Sinh vật phía trước được gọi là Dryad và sinh vật phía sau là Treant.

(Chú thích: Treant = Tree + giant thành ra cây khổng lồ, Dryad là thụ linh)

Các Treant mang Dryad trên cánh tay và nâng Dryad lên những cây ăn quả để họ có thể chăm sóc vườn cây.

"Ngoài họ ra, còn có mười Lizardmen sống ở đây. Họ thường đi qua con hồ phía bắc, là nơi mà chúng ta vừa đến, và chơi đùa trong nước. Họ vốn không phải là loài sinh vật sống trong nước, thật là kỳ quái? "

"Quy mô ngôi làng đã lớn hơn so với lần cuối cùng ta đã ở đây. Cư dân cũng gia tăng không ít.

"Đúng rồi. Khi chúng tôi chinh phục Rừng đại ngàn Tove, chúng tôi tìm thấy một vài loài sinh vật thích hợp để sống trong Nazarick ".

"Các loài có thể đi vào Nazarick ... là dị hình tộc, không cần thức ăn và tính cách ôn hòa, đó là những điều kiện, phải không?"

"Đúng vậy, Ainz-sama từng nói rằng. Chính xác hơn yêu cầu "không cần thức ăn " là yêu cầu " có thể tự cấp tự túc"... Dryad và Treant có thể lấy các chất dinh dưỡng từ trong đất, nên họ thực sự không cần phải ăn. Mặc dù, nếu các chất dinh dưỡng trong đất không đủ, hoặc nếu trời không mưa, thì có thể có chút nguy hiểm. "

"Hmm, mỗi lần tạo mưa đều do Mare làm sao? Hay là do sử dụng vật phẩm pháp thuật? "

"Đó là công việc do Mare phụ trách. Mare còn phụ trách cả việc khôi phục các chất dinh dưỡng trong đất nữa. Rõ ràng đó là một phép thuật phục hồi chất dinh dưỡng trong đất vàlàm cho đất đai màu mỡ hơn. Theo Dryad và Treant nói, họ sẽ béo ra nếu ăn quá nhiều mỹ vị ... nhưng tôi sẽ không thực sự biết mùi vị thứ đó ra sao".

Trong khi Shalltear và Aura đang nói chuyện với nhau thì một gợn sóng cảm xúc chợt xuất hiện trong đôi mắt Albedo, người đang dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát xung quanh làng giống như khi kiểm tra các đồ dùng cho một cuộc thí nghiệm.

"Oh? Bên kia không phải là phó quản bếp sao? Hắn ta làm gì tại đây? "

Theo tầm mắt nhìn sang, họ đã nhìn thấy một con quái vật giống một cây nấm đang loay hoay trong góc một khu vực nhỏ, bao quanh cái khu vực đó là một hàng rào đơn giản được những cây dây leo mang trái cây màu đỏ bao phủ. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy người đó cũng không quan tâm đến việc bộ quần áo đang mặc trên người có bị lấm bẩn hay không mà chỉ chăm chú chọn những loại trái cây màu đỏ

"Nhìn là biết rồi. Tên đó thỉnh thoảng đến đây để lấy nguyên liệu nấu ăn. Tên đó còn trồng rất nhiều loại cây khác nữa trên mảnh đất này. Có muốn qua đó xem không? "

Albedo và Shalltear nhìn nhau. Sau khi xác nhận được không có sự phản đối trong mắt của người còn lại, và để không quấy rầy phó quản bếp làm việc, họ quyết định lẳng lặng nhìn lén.

"Yaho ~. Làm việc chăm chỉ và đổ mồ hôi như mọi khi! "

Nghe được giọng nói tràn đầy năng lượng của Aura, phó quản bếp ngẩng đầu lên, xác nhận người tới là ai.

"Nhưng chính là, thân thể của tôi sẽ không đổ mồ hôi."

Ông ta đứng dậy và duỗi người cùng với một tiếng càu nhàu. Đó là một cử chỉ bình thường của những người làm việc nông với tư thế ngồi xổm, nhưng ông ta không có bất kì chỗ nào có thể gọi là bộ phận "eo" cả - Trên cơ thể của ông ta không có phần eo - thật khó để nói lý do thực sự ông ta làm thay đổi phần eo là do bị đau lưng hay là muốn thay đổi tâm trạng bản thân.

Tiếp theo, phó quản bếp duỗi cổ tay như thể nó bị mỏi nhừ và xoay xoay cái cổ. Đầu của ông như một cây nấm và trông như một chất lỏng màu tím đã chảy từ nó ra, nhưng vì nó rất dính nên mới không bắn ra xung quanh.

"Đó là một quả cà chua?"

Albedo nhìn trái cây màu đỏ trong tay phó quản bếp. Nghe được vấn đề này, ông ta đưa trái cây đó vào gần sát mắt và cảm thấy như thể nó là một cái gì đó kỳ lạ.

"Là một quả cà chua. Là loại tất cả các ngài biết rõ. Không phải là loại tập hợp ánh sáng mặt trời rồi sau đó nổ tung, cũng không phải là loại bất ngờ tấn công người, càng không phải là loại mà phát ra ánh sáng vàng khi ngài cắt nó, mà là một quả cà chua bình thường. "

"Vì vậy, ta nghĩ đó là một quả cà chua thường được sử dụng như là thành phần nấu ăn vào hằng ngày, đúng không?"

"Vâng. Vì tôi không có kỹ năng kia, nên tôi không thể trồng bất cứ loại rau quả có hiệu quả đặc biệt. Ngài quan tâm đến nó bởi vì ngài muốn có một món ăn làm với cà chua? Thật không may, tôi chỉ có thể làm ra đồ uống. "

"Không, ta chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi. Shalltear mới là người sẽ muốn có một món ăn làm từ cà chua chứ? "

"... Tại sao cô nghĩ rằng ma cà rồng sẽ uống nước ép cà chua? Cuối cùng, Undead không thể nhận được buff từ việc ăn thực phẩm.

"Có rất nhiều người trong Nazarick không cần ăn."

Đúng như những gì Aura nói, hầu hết các NPC sử dụng các vật phẩm, do đó, họ cần thiết phải đi tiêu thụ thực phẩm.

"Điều này cũng không có cách nào. Nếu họ bắt đầu ăn uống, chi phí bảo trì cho Nazarick sẽ tăng vọt. Đặc biệt là những kẻ ăn nhiều như những con Ma thú của cô sẽ là một vấn đề. "

"Cô nói thật chứ? Cái kia, không phải cho ra bên ngoài đi kiếm tiền là sẽ giải quyết được sao? "

"Nó chưa đến mức phải như vậy. Bởi vì Ainz-sama, cùng với các đấng tối cao khác, đã tính toán làm sao để cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu của chúng ta một cách tinh vi trước khi tạo ra lăng mộ này. "

"Ahhh, đó là lý do tại sao Ainz-sama ra lệnh chỉ để những chủng tộc có thể tự cung tự cấp sống trong đây? Bởi như vậy, khi nhân khẩu tăng cường cũng sẽ không phá vỡ sự cân bằng của quần thể, phải không? "

"Đúng vậy ... Mấy người cũng không biết đạo lý này sao?"

Albedo một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của ba người kia.

"Thật đau đầu. Mấy người lại không biết tí gì về sự tình nơi bản thân mình đang bảo về sao, thật tệ đó. Lần sau hãy dành ra một chút thời gian, ta sẽ nói rõ mọi chuyện. "

Albedo buông ra một tiếng thở dài và hờ hững nhìn phần đất rượng xung quanh. Sau đó, cô nhìn thấy một loạt lá cây khá gây ấn tượng.

"Có phải đó là một cây củ cải ... không, một cây củ cải phép thuật?"

"Không, không phải? Tổng quản không nhận được bất kỳ báo cáo về nó? "

"Ý ngươi là gì?"

Ánh mắt phó quản bếp nhìn về phía Aura.

"Ừm, không có gì ... tôi hiểu rồi. Thì ra là không thông báo về nó. Như vậy, Aura-sama, tôi nên làm gì? Aura-sama sẽ chứng minh nó? Tôi tin rằng tôi đã dạy qua ngài? "

"Ta chắc chắn đã ghi nó trên báo cáo..."

Aura cười gian trước khi hít một hơi thật sâu sâu và hô to một tiếng.

"- Ainz Ooal Gown vạn tuế!"

Hàng loạt lá cây bắt đầu chuyển động giống như có phản ứng với những lời nói kia. Cái rễ chính giống như rễ của những cây củ cải bình thường kia lắc lư dữ dội, một mặt rũ đi cái phần đất dính trên người nó, một mặt lộ ra phần rễ chôn dưới lòng đất.

Họ rất giống những nhân sâm Triều Tiên, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa họ và sâm. Họ có tay và chân phân biệt rõ ràng, và có thể cử động dựa vào ý thức bản thân. Xung quanh gốc là những cái lỗ giống như mắt và miệng.

Shalltear mở to mắt và trước tiếp nói ra cái tên của họ.

"Chẳng lẽ là Mandrake? Ta nghĩ rằng chúng không tồn tại bên trong Nazarick mới đúng... "

"Ah! Chính là cái này! Ta thấy báo cáo có ghi cái này, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. "

Những Mandrake vừa xếp thành hàng vừa đồng thành kêu lên 'Ainz Ooal Gown vạn tuế! Ainz Ooal Gown vạn tuế!'.

"Những đứa nhóc này không quá thông minh. Đó là một sự xấu hổ, khi biết rằng những người anh em họ của họ Galgenmaennlein, Alruna và Alraune khá thông minh ... Khi chúng tôi tìm kiếm trong rừng cũng không phát hiện ra chúng. Có lẽ khu rừng đó qua rộng lớn và đó là lý do tại sao chúng tôi đã không nhất định tìm được nó. Ngoài ra còn có một hang động ngầm khá lớn bên trong dãy núi. Có vẻ như có một bộ lạc myconid ở trong đó. Chúng tôi vẫn chưa đụng vào họ."

"Nhưng ta thực sự xúc động khi cô đã dạy họ nói những câu đó."

Phó quản bếp cầm một Mandrake đang xếp trong hàng lên và chăm chú nhìn vào nó. Có vẻ do cái cọng lá trên đầu bị nắm làm cho Mandrake cảm thấy đau, nó quằn quại người.

"Ainz Ooal Gown vạn tuế! Ainz Ooal Gown vạn tuế! "

Những củ sâm không thèm xếp hàng nữa, chúng bao vây phó quản bếp và phản đối hành động bạo lực của ông ấy gây ra đối với đồng loại của họ. Tuy nhiên, họ chỉ lặp đi lặp lại cùng một cụm từ.

"Tôi xin lỗi, Aura-sama. Người có thể làm cho bọn họ trở lại không? "

"Ok~được! Quay lại!"

Phó quản bếp nhẹ nhàng đem Mandrake đó thả xuống mặt đất, tất cả các Mandrake lại trở về bên trong lỗ của họ chỉ trong vài giây. Cách họ độn thổ dưới lòng đất một lần nữa nhắc nhở mọi người về động vật luôn sẵn sàng cho việc ngủ đông.

"Thì ra là như vậy. Về cơ bản, tiếng của nó cũng giống như tiếng kêu của động vật. "

"Đúng thế. Họ chỉ có thể học vẹt như mấy con chim anh vũ nhưng lại không biết ý nghĩa những lời đó. Họ cũng dường như có một độ hiểu biết nhất định và một thứ nào đó khi vượt qua khoảng đó thì chúng liền không thể nào hiểu được. Hiện các thông tin chi tiết còn đang trong quá trình nghiên cứu."

Phó quản bếp cũng nói thêm - "Tôi chỉ lặp lại những gì Demiurge-sama nói."

"Hmm, đúng rồi Albedo, tôi có thể hỏi cô một chút không? Làm một Tổng quản Thủ vệ, lại không biết về những người mới đến, không phải rất tệ sao? Nếu có là gián điệp thì sao đây? "

Không đợi Albedo trả lời, Aura đã đưa ra kháng nghị.

"Ahahaha, Shalltear, mấy lời cô nói thú vị thật. Tất nhiên, vì tầng 6 rất rộng, nên rất khó khăn để tìm thấy hay bắt giữ một kẻ xâm nhập. Nếu họ đầu tẩu từ đấu trường ... nếu chúng có nhân số nhiều, sẽ rất phiền phức nếu chúng chạy phân tán ra khắp nơi. "

Aura cười một cách giả tạo và ánh mắt của cô đầy sự băng giá.

"Nhưng cũng đừng xem thường tôi? Đây là nơi săn bắn của tôi. Cho dù họ phân tán hay không, tôi ngay lập tức có thể săn tìm chúng. Thậm chí nếu họ có kế hoạch làm hại Ainz-sama và bằng cách nào đó chạy trốn ra khỏi tầng 6, họ vẫn cần phải vượt qua khu vực của Guren trên tầng 7, và họ tuyệt đối không cách nào đột phát tầng 8. Nếu họ quyết định để chạy thoát, họ cần phải bước đi qua Địa Ngục Cực Hàn của tầng 5 , Ám Thủy của tầng 4 và khu vực của chính cô ... Cô có thực sự nghĩ rằng điều đó là có thể? "

Shalltear lắc đầu.

"Không thể nào."

"Chính là như vậy, đó là lý do tại sao nó không thực sự quan trọng dù đang trọng giai đoạn gia tăng dân cư. Cô không cần thiết phải lo lắng về nó. "

"Aura đã nói tất cả mọi thứ ta muốn nói. Chính vì như thế, mới triển khai Kế hoạch thu thập tất cả các quái vật mới ở đây. "

"Huh? Không chỉ có quái vật hệ thực vật sao? "

Âm thanh của Aura rất kinh ngạc và Albedo chỉ đơn giản mỉm cười trả lời.

"Đó là kế hoạch ban đầu, nhưng nhờ có Aura và Mare, cho đến nay chúng ta đã không gặp bất kỳ vấn đề nào và dần tiến gần hơn với kế hoạch đề ra. Nhưng nó vẫn còn trong giai đoạn lập kế hoạch dự thảo và tôi không biết có thể thực hiện nó không. Cho nên, đó là lý do tại sao tôi không nói với cô ngay cả khi cô là Thủ vệ của tầng này. "

Albedo nói rằng cô đã không hoàn thành được nêu ra và giải thích phần còn lại của kế hoạch.

"Tên của kế hoạch đó là Dự án Thiên đường. Bắt đầu từ việc Aura xây dựng cở sở ngầm, nó là một dự án khổng lồ được thiết kế để thu hút những con quái vật thân thiện với con người sống ở đây. "

"Tại sao lại phải thêm vào yêu cầu 'sinh vật thân thiện với con người'?"

Albedo lộ ra một nụ cười kiểu đúng như mình dự liệu. Đó là một tiếng cười tà ác.

"Đó là cốt lõi của kế hoạch. Cốt lõi của dự án Thiên đường. "

"Thành thật mà nói, tôi cũng thấy rất khó hiểu. Không phải chúng ta làm việc chăm chỉ vì Nazarick là một thiên đường cho các đấng tối cao sao? Tại sao lại đặt tên là thiên đường? "

"Đó là một lời kêu gọi dành cho thế giới bên ngoài rằng chúng ta có thể chung sống hòa bình cùng với những người khác."

"Ah-ha thì ra là như vậy ... đó là mục đích của việc này?"

"Trời ơi. Shalltear thực sự hiểu... "

Shalltear trừng mắt, đầy đe dọa nhìn vào Aura, trên khuôn mặt cô xuất hiện một biểu cảm kinh khủng có thể làm những ai si mê cuồng nhiệt cô ấy tỉnh lại ngay lập tức.

"Cô coi tôi là một kẻ ngốc sao?"

"... Chờ-chờ một chút nào Shalltear. Không phải cô nghĩ về những lời nói hằng ngày của cô rồi đưa ra nghi vấn đó chứ? Hmm? Chỉ cần hồi tưởng một chút là được rồi .. "

Trong nháy mắt, như thể cô đã thực sự ra nhớ tất cả các sai lầm của bản thân, đồng tử của Shalltear giãn nở ra giống như một sinh vật đã chết và ánh mắt của cô lung lay giống như sóng nước.

Sau khi nhìn thấy vẻ bề ngoài đáng thương của Shalltear, Albedo đã quyết định thay đổi chủ đề.

"Uhmm, cái kia, cái kia, kế hoạch này cũng là do Ainz-sama đề nghị. Khi chúng ta nói về các tầng 6, ngài đã đề cập đến mong muốn của người là thu thập nhiều loại quái vật khác nhau. Nếu không có một kiến thức sâu rộng thì khổng thể nào nói ra được đề nghị này. Trước đây, ta đã nói chuyện cùng với Demurige về tài năng Ainz-sama, và bọn ta đi đến kết luận rằng ngài ấy thực sự là một thiên tài"

"Mọi người đều biết rằng Ainz-sama là một thiên tài, nhưng tôi đã nghe nói rằng ngài là một người kiệm lời."

"Đó là Demiurge nói chứ? Thực sự là ... Ainz-sama không tiết lộ suy nghĩ của ngài một cách dễ dàng. Và đôi khi ngài hành động kỳ lạ, nhưng có câu nói "Người khôn ngoan có thể có vẻ ngu ngốc và dũng cảm có thể có vẻ nhút nhát ' Ainz-sama đúng là một người như thế."

(Note: Cái triết lý đó là Đại xảo nhược chuyết, đại trí giả ngu hay tiếng việt là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi)

Ánh mắt Albedo ướt át khi cô lắc đầu.

"Ta vẫn chưa tìm ra lý do tại sao ngài tạo ra thân phận của mạo hiểm giả Momon, nhưng ngài thật khiến cho người khác kính nể...Tất cả sự phát triển từ khi bắt đầu cho đến hiện tại đều nằm trong lòng bàn tay của Ainz-sama ..."

"Mạo hiểm giả Momon là do Ainz-sama cải trang? Tại sao lại cần thân phận đó?"

"Chúng ta sẽ biết điều đó nhanh thôi...Bởi vì có nhân vật Momon thì Ainz-sama có thể đặt ra một nền tảng cho sự thống trị của ngài. Người thực sự quá lợi hại... Ngay cả kế hoạch Demiurge có thể cũng được lập ra dưới sự dẫn hướng của Ainz-sama "

"Cô đang lẩm bẩm gì đó? Trông đáng sợ lắm. "

Những lời Shalltear để Albedo lấy lại tinh thần, cô ho nhẹ một chút trước khi nhìn vào ba người kia.

"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi đúng rồi! Đằng sau những lời nói và hành động của Ainz-sama đều có những ý nghĩa sâu xa. Mặc dù không có cách nào có được những suy nghĩ như Ainz-sama, thì ít nhất hãy nỗ lực để hiểu kế hoạch của người."

"Thật là khó a. Ainz-sama quá thông minh. Ah, đó là một Spear Needle. "

(Chú thích: Vầng bên trung để là 矛针, 针 = cái kim, 矛=mâu, ngọn (giáo). Tớ cũng méo biết làm như nào vietsub tên quái vật này ra gì cho các bạn dễ hiểu và hay cả)

Hai vật thể khổng lồ màu trắng với chiều cao hơn hai mét xuất hiện ở giữa làng, chầm chậm đi về phía Aura. Chúng là những con quái vật có bề ngoài trông giống như con thỏ angora.

"Chúng rất dễ thương."

Shalltear vuốt ve một trong những chùm lông màu trắng đứng bên cạnh lông Aura.

"Thật mềm, tôi muốn một con ..."

"Rất thoải mái, phải không? Nhưng khi chiến đấu, lông của chúng sẽ dựng thẳng lên như những cây kim châm. "

Quái vật level 67, Spear Needle.

Khi vào trạng thái chiến đấu, lông của họ biến thành một bụi cây kim tinh vi. Nếu bị giết trong trạng thái chiến đấu, bộ lông sẽ không quay trở lại trạng thái mềm mại ban đầu của nó, vì vậy phải nhân lúc nó không phòng bị mà dùng một đòn giết chết nó luôn. Đó là lý do tại sao cấp độ của những người chơi săn Spear Needles cao hơn nhiều so với những con quái vật.

"Ồ, như vậy phải không? Ôi, thật đáng sợ. "

Tuy nói như thế nhưng Shalltear vẫn tiếp tục vuốt ve nó.

"Mà, nó sẽ không đi vào trạng thái chiến đấu, trừ khi tôi ra lệnh nó, hoặc có kẻ thù ở gần đó. Nhưng thực tế, ai mới thực sự là một kẻ xâm nhập ở đây? Tôi đã không nhận được bất kỳ báo cáo nào từ các tầng khác. "

"Tất nhiên. Ba cái tầng đầu tiên đều được bố trí những quái vật có khả năng do thám ưu tú. Muốn đi đến đây mà không bị phát hiện thì là một chuyện rất khó khăn. "

Aura đột nhiên ngừng đọng tác và quay đầu về phía Đấu trường.

"Sau vậy, Aura-sama?"

"Một cửa vào tầng 7 hình như được kích hoạt."

"Từ tầng thấp hơn? Giờ Demiruge đang ở bên ngoài ... Có lẽ đó là một trong những thuộc hạ của anh ta sao? Cô có cần đi kiểm tra một chút không? "

"Mmm- có Mare ở đó, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu có một vấn đề, **nó sẽ liên hệ với tôi. "

Aura chạm vào miếng bông tai ở trên chiếc vòng cổ của cô.

"Đó cũng không phải là một cái gì đó đặc biệt. Những tầng phía dưới muốn đi lên trên cần phải đi qua cổng dịch chuyển tại những điểm cố định ở mỗi tầng. Nói đến thì hình như cũng có người sử dụng phép thuật vì không muốn dùng cổng dịch chuyển~? "

"Eh-hem! Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. "

"Phải, thậm chí nếu ai đó sử dụng các siêu cấp ma thuật 'Thanh kiếm của Damocles' hoặc WCI ta đang nắm giữ đều không thể vượt qua cái tầng kế tiếp được. Vì đó mới có lý do tại sao mọi người luôn tránh việc làm chiếc nhẫn có thể cho phép dịch chuyển đến bất cứ nơi nào họ muốn"

Tất cả mọi người đề nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay út trái của Albedo.

"Đúng rồi. Khi Mare đi bên ngoài, thằng bé luôn luôn cất chiếc nhẫn ở một nơi an toàn. Suy nghĩ về nó theo cách này, tôi có thể hiểu được tầm quan trọng của chiếc nhẫn đó- Ah! Mare liên lạc với tôi. "

Aura kéo dài khoảng cách giữa cô và họ trước khi cô nắm lấy bông tai và bắt đầu nói chuyện với Mare. Vẻ mặt của Aura dần trở nên nghiêm túc và khi kết thúc cuộc trò chuyện, biểu hiện của cô đã trở thành không vừa lòng.

"Thật xin lỗi. Tôi không biết tại sao, nhưng Mare cho biết nó đang chuẩn bị đi ra ngoài. Để đề phòng, tôi cần phải quay trở lại. "

"Thật vậy sao? ..Vậy chúng ta nên trở về thôi, phải không, Shalltear? "

"Tôi không phản đối."

"Tôi sẽ xử lý một chút nông vụ trước khi rời đi. Dù sao cà chua cũng hái được rồi. Tôi cũng muốn nói chuyện một chút với các dryad và treant. "

"Như vậy, mọi người hãy giải tán. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Ta nghĩ rằng cuối cùng ta đã học được cách làm thế nào để vượt qua ngày lễ. Lần nghỉ ngơi sau ... Phải rồi, chúng ta hãy đi tắm cùng nhau. "

Phần 2

Mare rời mắt khỏi cuốn sách cậu đang đọc để dõi theo chuyển động đến từ cánh cửa dẫn vào tầng 7.

Cậu cảm nhận được một chút ít dao động năng lượng và đánh dấu cuốn sách trước khi đặt nó xuống cạnh ghế. Cậu cầm lấy cây gậy phép bên cạnh mình; vật phẩm cấp Divine, 'Shadow of Yggdrasil'.

Mare định với cánh tay còn lại của cậu đến vật phẩm ma thuật đeo trên cổ nhưng dừng giữa chừng.

Cậu không thấy lí do gì phải gọi cho chị cậu. Do không có bất kì thông báo về kẻ đột nhập nào, người đang tiến đến chắc hẳn là một đồng đội.

Mare bước từng bước nhỏ về phía cánh cổng.

Chị cậu thích nhảy xuống đấu trường ngay từ chỗ khán đài, nhưng Mare thì không như vậy. Cầu thang tồn lại là có lí do và dùng chúng giống như là một cách thể hiện sự trung thành tới các Đấng Tối Cao. Có lẽ họ mong muốn cầu thang sẽ được sử dụng.

Mình không thể nói điều đó với chị....Chị sẽ ném vào mình một cái lườm đáng sợ.....

Nên cậu quyết định rằng ít nhất thì cậu sẽ không để sự rộng lượng của các Đấng Tối Cao bị uổng phí và đi xuống bằng cầu thang. Ở phía bên kia phòng đợi, một bóng người đang đứng trước cái gương đang sáng lên ánh cầu vồng

"A-anh đợi đã lâu chưa?"

"Oh oh! Chẳng phải đây là Thủ vệ, Mare-sama! Để ngài tự mình đến đây, tôi thực sự rất vinh dự"

Chú hề mặc trong độ đồ trắng tinh khiết với một chiếc mặt nạ hình dáng như một chiếc mỏ chim cúi đầu trước Mare, người cũng làm điều tương tự

" Xin chào, Pulcinella-san. Anh tời đây làm gì vậy ?"

" À thì, tôi không biết ngài có để ý hay không, nhưng hiện giờ tôi tôi đang làm việc dưới trướng Demiurge-sama. Hôm nay, tôi đến với với tư cách người đưa tin của Demiurge-sama. Xin hãy nhận lấy thứ này"

Chú hề chìa ra tệp thư mà anh ta đang cầm

"Nếu nó là từ Demiurge-san, liệu nó có phải là tệp ghi nhớ không?"

"Đúng vậy. Chà chà, nghĩ việc Mare-sama tự mình ra tiếp, tôi quả thật rất may mắn. Nếu đấy là Aura-sama thì tôi sẽ cần phải nhờ ngài ấy gọi ngài."

"Huh? Vậy sao ?"

Tệp ghi nhớ là một hệ thống được đề ra bởi chính bản thân chủ nhân của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, Ainz Ooal Gown. Đó là một hệ thống cho phép các Thủ vệ viết những tin nhắn không khẩn cấp và liên lạc với nhau. Không một thứ nào giống như vậy tồn tại cho đến giờ.

Khi Mare nhân tệp thư, anh có một cảm giác kì lạ và lẩm bẩm" Đây là..." trong khi nhìn chằm chằm vào nó

"H-huh? Nhưng sao ta không thể đưa nó cho chị mình?"

Vì bản thân Aura cũng là một Thủ vệ, không lí do gì tin nhắn này không thể cũng được đưa cho chị. Chị cũng là một người chịu khó, nên chị sẽ không chỉ ném tệp tin vào một góc nào đó

" Bản thân tôi không biết rõ chi tiết. Nhưng Demiurrge-sama đã đưa ra mệnh lệnh cụ thể cho tôi rằng không đưa nó cho Aura-sama mà đưa trực tiếp cho ngài."

"Ta hiểu rồi...Vậy còn Demiurge-san?"

Đó là một câu hỏi ngắn gọn, nhưng Pulcinella hiểu rõ cậu muốn nói đến điều gì

"....Tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn hiểu rõ ngài ấy có ý gì. Tuy vậy, tôi tin rằng đáp án hay lí do sẽ nằm trong tệp tin đó"

"Ok....Uh, Hmm, nói đến việc này, uh, Demiurge-san hiện tại đang làm gì?"

"Ngài ấy đang thực hiện một thí nghiệm sinh đẻ. Con người có thể sinh đẻ với nhau, nhưng không thể sinh đẻ được với Bán nhân loại. Chẳng phải đó là một bi kịch thực sự sao? Những cặp tình nhân không thể kết trái cho sự đoàn tụ của họ chỉ vì họ thuộc giống loài khác nhau! Để cứu lấy những linh hồn bất hạnh đó, Demiurge-sama đang làm việc vất vả! Để phát triển khả năng đó giữa con người và bán nhân loại!"

Chú hề nói như thể anh ta đang thuật lại một bài diễn văn với hai cánh tay dang rộng và hướng về phía bầu trời. Mare chớp mắt trước sự thay đổi bất chợt của Pulcinella.

"Ah, xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đã trở nên quá hưng phấn trước sự rộng lượng của Demiurge-sama trong việc cố gắng mang lại niềm vui cho con người. Xin hãy thứ lỗi cho tôi!"

"Ah, uh, không sao"

"Demiurge-sama nói rằng ngài sẽ biến bản thân mình - hay đúng hơn là những ác quỷ- trở thành mục tiêu ghét bỏ của con người. Thật là một lòng vị tha rộng bao la! Pulcinella này thâm chí không thể nhìn thấy gì do đã bị ngài đã làm cho rung động đến chảy nước mắt".

Pulcinella làm động tác lau nước mắt trên mặt nạ của mình. Tất nhiên, không có giọt nước mắt nào và anh ta nói với giọng điệu vui vẻ không chút gì là buồn rầu.

"....Sao họ lại ghét anh ta?"

"Tôi không thể hiểu sao họ lại ghét Demiurge-sama nhân hậu và rộng lượng của chúng ta, nhưng bản thân ngài ấy nói vậy. Ah, nói đến việc này, xin hãy nghe chuyện này. Bởi Demiurge-sama rất rộng lượng, ngài thương hại những con gia súc đang chết đói. Nên ngài để chúng trao đổi con mình cho nhau, nướng chúng rồi đặt chúng lên bàn. Nếu ngài là người vô tâm, chẳng phải ngài đã sẽ bày chúng ra mà không trao đổi?"

"V-vậy sao ?"

"Tất nhiên. Ngài thậm chí còn để chúng chào từ biệt bằng cách đưa cả hai bên cha mẹ và để họ ngồi cạnh bàn...Với người như Demiurge-sama, một người đủ ân cần để cho gia đình từ biệt nhau trong khi mỉm cười...Sẽ không tồn tại một ai khác ngoại trừ các Đấng Tối Cao. Tôi đảm bảo vậy"

"Ta đoán vậy.."

Mare đưa ra một lời đáp nhạt nhẽo trước bài diễn văn đầy nhiệt huyết của Pulcinella. Cậu không quan tâm chuyện gì xảy ra với những kẻ không thuộc Nazarick. Sau một vài giây, Mare xoá bỏ mọi ý nghĩ về gia súc của Demiurge

"Hơn nữa, khi đói, trong đầu chúng có thể nói có, nhưng dạ dày chúng thì có thể không. Demiurge-sama đã tính trước việc đó và sau khi cảnh báo chúng, đã chắc chắn rằng chúng ăn hết tất cả, đến từng miếng cuối cùng. Ngài ấy thực sự rất rộng lượng..."

Nhận thấy rằng câu chuyện sẽ không kết thúc, Mare nhanh chóng cắt ngang.

"...Guren-san thì ra sao ? Nếu ta muốn nhắn lại, ta có thể cần phải nhắn lại thông qua anh ta, nhưng ta không biết anh ta đang làm gì và ở đâu."

"...'anh ta' hay 'cô ta', bản thân tôi giả thiết rằng Gurren là vô tính. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy người đó là khi Demiurge-sama không có mặt và nó đang nằm mai phục xung quanh cánh cổng của tầng 7."

"V-vậy sao ?

Mare nhớ lại Guren trông như thế nào

Một thủ vệ khu vực hay giấu cơ thể khổng lồ của mình trong dung nham và kéo những kẻ thù lơ là xuống địa thế có lợi cho nó- Guren

Nó chỉ có cấp 90, nhưng do nó được tối ưu hoá cho việc chiến đấu, xét riêng khả năng chiến đấu, nó được xếp vào hàng ngũ những người mạnh nhất trong Nazarick và có thể đánh ngang với một vài Thủ vệ. Do vậy, nó là người phù hợp nhất cho việc bảo vệ tầng 7 mỗi khi Demiurge đi vắng.

"Ah, có vẻ như tôi đã quá nhiều lời. Do đã đưa tệp tin cho ngài, giờ tôi sẽ phải đi để truyền đi những nụ cười và tiếng cười."

"C-cảm ơn."

Mare cúi đầu và Pulcinella nhẹ nhàng đáp lại.

"Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy thoả mãn chỉ bằng việc ngắm nhìn nụ cười của ngài, Mare-sama."

Chú hề nhún mạnh vai mình.

"Cho đến khi chúng ta gặp lại."

Anh ta biết mất qua cánh cửa dẫn đến tầng 7 trong khi vẫy tay.

Sau khi nhìn anh ta biến mất, Mare mở tệp ghi nhớ. Ngập trong cảm giác tự cao và phản bội đến từ việc chỉ mình cậu có thể đọc nó mà không phải chị cậu, Mare nhanh chóng đọc lướt qua trang giấy. Cậu chớp mắt vài lần sau khi đọc xong nó.

Đây... đây giống một lời nhắn Ainz-sama gửi cho các thủ vệ hơn là một tờ ghi nhớ.

Lời nhắn được chỉ định đến chỉ những thủ vệ nam và khen ngợi họ cho sự cố gắng thường ngày. Nội dung kế tiếp có thể được gói gọn là một lời mời đi tắm cùng nhau nếu như họ có thời gian.

Danh sách tên những người tham dự gồm có Ainz, Demiurge, Mare và Cocytus. Hai người đầu đã khoanh 'tham dự' giữa hai lựa chọn tham dự và không tham dự. Thông thường, tên của Sebas cũng sẽ có ở đó, nhưng hiện ông ta đang ra ngoài thu thập tin tức ở một thành phố của con người với Solution.

Uh, nó diễn ra vào ngày nào...

Ở một bên có ghi rằng ngày hẹn chưa được quyết định và sẽ được sắp đặt vào ngày phù hợp nhất cho những người tham dự. Không lí gì cậu phải lưỡng lự trong việc khoanh vào lựa chọn 'tham dự'. Lời nhắn nói rằng sẽ không sao nếu như họ không tham dự, nhưng Mare không thể từ chối một lời đề nghị đến từ người chủ nhân nhân từ và rộng lượng của cậu. Không, sẽ không một ai trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick này từ chối.

Mare cầm cây bút được đính kèm lên với tệp và khoanh từ 'tham dự' bên cạnh tên mình.

"...Ehehe."

Cậu cười trong khi nhìn vào dấu khoanh tròn cạnh tên mình, nhưng rồi mây đen dần phủ lên tim cậu.

"Uh, nhưng...Mình đưa nó cho Cocytus bằng cách nào đây?"

Có rất nhiều lời nhắc xuyên suốt tin nhắn rằng không được nói gì với các thủ vệ nữ và Mare có thể nhận thấy ý định của chú nhân về việc muốn nó là một bí mật giữa các thủ vệ nam. Trong trường hợp này, sẽ là tốt nhất nếu như cậu tự tay chuyển nó

Nếu mình giữ bí mật và trốn ra ngoài... sẽ không tốt, phải không ? Bởi nếu mình.... uh, có phải người ta gọi nó là ' Sự chú ý' ? Trong khi mình thu hút nó, chị ấy sẽ phải bảo vệ tầng một mình.

Trừ khi đó là do mệnh lệnh, Mare sẽ luôn nói với Aura cậu đi đâu, kể cả cho dù cậu chỉ đi thăm những thủ vệ khác. Đó là điều nên làm bởi cả Aura và Mare đều đã được giao phó việc bảo vệ tầng này.

Mare nắm lấy vật phẩm ma thuật treo trên cổ mình.

"C-chị? Chị nghe thấy em không?"

Một lời đáp ngay lập tức vọng lại.

[Chị có thể nghe thấy, Mare. Chuyện gì vậy?]

"Ah, thật là nhẹ nhõm. Uh, gì nhỉ. Em cần phải đi gặp Cocytus ngay bây giờ. Em sẽ quay lại nhanh thôi."

[Gặp Cocytus?]

"Vâng, rất khẩn cấp."

[ Để làm gì ?]

Đôi vai của Mare sững lại trong phút chốc. Cậu cảm thấy như giọng cậu sẽ vỡ ra, nhưng rồi cậu vẫn vừa đủ nặn ra từng chữ một.

'K-k-k-k-không có gì? Không có gì đâu......nhưng em cần phải đi."

[Hmmmm...]

Giọng Aura nghe như thể cô đang nghi ngờ, và ý nghĩ đó khiến bàn tay Mare thấm đẫm mồ hôi.

Nhưng, uh, điều này là không thể tránh được. Đây là mệnh mệnh của Ainz-sama.

Ngoại trừ người tạo ra Mare và Aura -Bukubukuchagama- lời nói của Ainz cao hơn bất kì Đấng Tối Cao nào khác. Nó được ưu tiên hơn bất kì thứ nào khác.

[Ừ thì chị đoán điều đó cũng không quan trọng. Vậy đi đi. Nhớ rằng tầng 5 rất lạnh, nên nhớ bảo vệ bản thân khỏi nó...Ah, nhưng nếu đó là Mare thì sẽ không có vấn đề gì.]

"Vâng, sẽ không sao nếu như em sử dụng ma thuật. Vậy em đi đây."

Nếu cậu tiếp tục nói quá lâu, cậu có thể lỡ để lộ điều gì đó. Nên Mare nhanh chóng rời tay khỏi vật phẩm ma thuật. Có vẻ như chị cậu đang cố gắng nói gì đó trước khi bị cắt lời, nhưng cho dù đó là may mắn với câu hay không, cậu đã không thể nghe được nó.

"Đ-được rồi! Đến lúc mình phải nhanh lên rồi."

Mare kích hoạt chiếc nhẫn quan trọng nhất mà cậu nhận được từ chủ nhân mình.

Ngay lập tức sau khi cậu dịch chuyển tức thời, Mare cảm thấy có thứ gì đó trăng trắng dính lên mặt mình.

Đó là những bông tuyết đang bay trong gió.

Hơi thở của Mare cô đọng lại thành một chùm mây trắng và ngay lập tức bị thổi về phía sau cậu. Đó là hệ quả của cơn bão tuyết và cái lạnh cực đại ở nơi đây.

Tuyết và băng bay trong một cơn bão tuyết điên cuồng, và những đợt tuyết không dứt gần như ngay lập tức đã che phủ bất kì dấu chân nào. Cho dù thời tiết này được thiết kế để những kẻ đột nhập mất phương hướng, mọi thứ thường không tệ đến mức này. Thông thường, những đám mây đen trên trời sẽ chỉ nhỏ ra một vài hạt tuyết, và cho dù đây là một thế giới âm u, những đám mây đó chưa bao giờ hoàn toàn che phủ cả bầu trời.

Mare nhìn sang hai bên. Cậu dùng nhẫn Ainz Ooal Gown, nên cậu chắc hẳn đang ở gần nơi cậu muốn đến.

Cậu di chuyển nhanh hơn sau khi đã tìm thấy đích đến của mình. Không còn bất kì dấu chân nào lưu lại nơi cậu đã đi qua. Đây không phải cảm giác mềm như khi bước lên tuyết, nó giống với việc đi trên sàn cứng hơn.

Thế giới trắng xoá với không một bóng người này dường như muốn nói với Mare rằng nơi đây chỉ có tuyết. Tất nhiên, nhờ vào năng lực ESP ma thuật bị động của mình, Mare biết rằng vùng đất hoang vu này chỉ là một vỏ bọc. Những kẻ ma phục biết rằng cậu là Thủ vệ tầng 6, nên họ đã không lộ diện

Mare tiến về đích đến của cậu trong im lặng. Trước mặt cậu là một quả cầu trắng khổng lồ trông giống như một tổ ong vò vẽ lộn ngược.

Xung quanh cấu trúc đó là 6 cột tháp thuỷ tinh, với đầu nhọn chĩa lên trời. Bên trong chúng có thể thấy những cái bóng trông như con người.

Khi Mare tiến đến, một tiếng vỡ đáng sợ vang lên dưới chân cậu. Khi hướng sự chú ý về phía mặt đất, cậu có thể thấy rằng cậu đang đứng trên một tấm ván băng mượt, khác với bình địa phủ tuyết mà cậu đã đang bước trên cho đến giờ. Tấm băng trông có vẻ dày, nhưng cậu có thể nhận ra những bóng đen đang ẩn dưới lớp băng đó

Mare tiếp tục đi. Cậu tự tin bước từng bước, như thể cậu biết rõ rằng tấm băng đó sẽ không vỡ. Cho dù những tiếng nứt và lắc rắc vang lên, Mare tiến đến trước quả cầu không lồ mà không gặp vấn đề gì.

"X-xin lỗi. Uh, Cocytus-san có ở đây không ?"

Mare nói về phía một trong những cột tháp thuỷ tinh thay vì quả cầu.

Đáp lại, những con quái vật với hình dáng của một người phụ nữ bước xuyên ra từ tháp thuỷ tinh. Số lượng quái vật tương đương với số lượng tháp thuỷ tinh và chúng đều mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết. Làn da chúng màu trắng ánh lam và mái tóc chúng màu đen nhánh. Chúng là 'Frost Virgins'..., một loài quái vật cấp 82 hệ băng, được giao phó nhiệm vụ canh gác nơi ở của Cocytus, ''Snowball Earth', cũng như làm vệ sĩ cho ông.

"Xin kính chào Mare-sama. Hân hạnh được gặp mặt."

"Uh, vậy còn,uh, Cocytus-san?"

"Cocytus-sama hiện tại đang ở bên ngoài Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick để đi thăm làng lizardmen mới thu phục."

"V-vậy sao?"

Frost Virgin đáp lại trong khi cúi đầu.

"Vâng. Nếu có lời nhắn, chúng tôi giúp ngài đưa cho ngài ấy. Ngài muốn làm gì?"

Mare lưỡng lự.

Do đã đi xa đến mức này, cậu chỉ cần để tệp tin trong phòng Cocytus và để lại một lời nhắn ngắn cho frost virgin. Nhưng xét đến nội dung của tệp ghi nhớ, đưa nó trực tiếp cho Cocytus sẽ là một cách tôn trọng tuyệt đối mệnh lệnh của chủ nhân.

Nên vậy làm sao để cậu đến gặp Cocytus, người đang ở bên ngoài.

Không có luật đặc biệt nào cấm việc các thủ vệ đi ra ngoài Nazarick. Tuy nhiên, có một số điều kiện cần phải đạt được trước khi ra ngoài. Đó là bởi chủ nhân đã cấm tất những hành động độc lập bên ngoài Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Thông tin thu thập được cho đến giờ cho thấy rằng những sinh vật cấp 100 như các thủ vệ của Nazarick đều là những thảm hoạ di động đối với thế giới bên ngoài. Sẽ không vần đề gì kể cả nếu như Mare, một trong những thảm hoạ di động đấy, hành động độc lập. Kẻ phải sợ sẽ phải là thế giới bên ngoài, nhưng đó là một sai lầm sẽ chỉ xảy ra sau khi quên mất một sự kiện quan trọng.

Một kẻ thù chưa xác định đã tẩy não Shalltear và có thể đang sở hữu một WI. Đôi khi cũng đã xuất hiện những dấu hiệu hoạt động của người chơi trong bóng tối.

Họ cần phải đề cao cảnh giác bởi họ chưa thể xác định số lượng hay sức mạnh của kẻ thù.

"Hm.hmmm. Mình nên làm gì ..."

Bất kì ai muốn ra ngoài cần phải được hộ tống bởi ít nhất 5 thuộc hạ cấp 75. Mare có hai con rồng là thuộc hạ trực tiếp, nhưng chúng quá to để giấu kín. Sẽ là tốt nhất nếu cậu hỏi chị cậu, nhưng xét đến chiều hướng của cuộc nói chuyện, cậu không muốn làm một việc đáng sợ như vậy.

Rồi một ý tưởng loé lên trong đầu cậu. Nó hoàn hảo ở cả cấp bậc lẫn số lượng.

"X-xin lỗi, nhưng liệu các ngươi có thể đi với ta không?"

"Tôi, tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã nhận lệnh của Cocytus-sama canh gác nơi này. Ngoại trừ Ainz-sama, chúng tôi không thể trái lệnh Cocytus-sama...Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi!"

"Ah, không, không, không sao"

Điều đó không thể tránh được. Nghĩ kĩ thì sẽ hiển nhiên rằng họ không thể làm vậy. Ý tưởng tiếp theo hiện lên trong đầu cậu là hỏi những chúa quỷ Demon Lord ở tầng 7, nhưng trừ khi cậu đưa họ một lí do chính đáng, cậu sẽ bị từ chối một lần nữa. Đúng rằng cậu không thể dựa vào bât kì tầng nào ngoại trừ tầng Demiurge canh giữ. Sẽ rất khó để hỏi xin trợ giúp đến từ những thủ vệ không có tên trong trong tệp ghi nhớ. Hơn nữa, đa số thuộc hạ cấp 80 trở lên trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đều là thuộc cấp trực tiếp của một thủ vệ và những người không như vậy là rất ít.

Bởi vậy, Mare sẽ cần phải hỏi liệu Demiurge có thể cho mượn các chúa quỷ không.

Nhưng làm thế nào để mình liên lạc với anh ta ?

Cách duy nhất để liên lạc với Demiurge, người đang ở bên ngoài, là phái một thuộc cấp đi làm người đưa tin hoặc dùng ma thuật.

Nhưng ngoài cậu ra...

Mare nhớ lại cuốn cách cậu vừa đọc.

Liệu anh ta có thuộc cấp nào cấp trên 75 ? Nhưng anh ta không phải là một thủ vệ...Muu, chắc sẽ không sao do anh ta cũng là đàn ông ? Nếu mình nhờ anh ta giữ bí mật...

"C-cảm ơn! Uh, ta sẽ không sao"

"Vậy sao ? Tôi hiểu rồi"

Mare kích hoạt chiếc nhẫn. Điểm đến của cậu là Đại Thư Viện trên tầng 10 của Nazarick, Ashurbanipal

____

Nazarick, 9:54

Cảnh vật thay đổi ngay lập tức từ một bình địa phủ tuyết trắng sang một căn phòng lớn. Căn phòng được trang trí đơn giản, với đen làm tông màu chính, cùng với một ánh sáng đỏ lờ mờ soi sáng khu vực. Trần nhà tạo thành một mái vòm nghiêng, với hai cánh cửa kép ở hai bên đối diện nhau.

Những con golem đang dứng ở mỗi bên cửa dẫn đến Throne hall. Chúng cao gần 3m, to gần bằng bản thân cánh cửa đó. Những con golem đó được tạo hình giống như những chiến binh mặc giáp và do chúng được làm bởi những loại sắt quý hiếm, chúng mạnh hơn những con golem thông thường được tạo bởi các Đấng Tối Cao.

"Xin lỗi, liệu ngươi có thể mở cửa không?"

Đáp lại yêu cầu của Mare, hai con golem đặt tay lên cánh cửa và chậm rãi đẩy nó mở ra. Sau một tiếng cọt kẹt nặng nề, Mare đi qua khe cửa mở đủ to để cho nhiều người đi vào cùng lúc.

Cảnh tượng trước mặt cậu khiến cậu liên tưởng đến một bảo tàng nghệ thuật hơn là một thư viện. Vô số đồ trang trí làm tăng thêm sự lịch lãm cho căn phòng, trong khi những giá sách và ngay cả những cuốn sách cũng trông như những đồ trang trí đang được trưng bày.

Không một hạt bụi nào có thể được nhìn thấy trên sàn gỗ cứng được đánh bóng không chút tì vết và trên bề mặt nó được phủ trong những nét chạm trổ hoa văn tuyệt đẹp. Khu vực phía trên cũng khá rộng rãi, được thiết kế như một hội trường, với một ban công nhô ra từ tầng hai. Kể cả trên tầng hai cũng có vô số tủ sách, được sắp xếp như thể chúng đang nhìn lén vào căn phòng. Trần nhà hình bán cầu được phủ trong những bức tranh lớn và những nét chạm trổ sang trọng.

Sách cũng được đặt trong vô số tủ sách bằng kính xuyên suốt cả căn phòng. Có rất nhiều nguồn sáng trong phòng, không cái nào trong số chúng quá chói chang. Cho dù thực sự thì một người bình thường sẽ cau mày, cho rằng nó quá tối.

Sẽ không thể nhìn toàn bộ khu vực bên trong chỉ với một cái nhìn do những tủ sách đã che hết cảnh vật ở mọi góc độ.

Giữa sự yên lặng thường thấy ở một thư viện, cánh cửa sau lưng Mare từ từ mở ra. Mọi thứ trở nên tối đi do không có bất kì ánh sáng nào tới từ lối vào đó. Sự tĩnh mịch trong không khí kết cục tạo ra một bầu không khí ghê sợ làm cho sự yên lặng nghe như một loại tiếng ồn khác.

Tất nhiên, với một người có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày như Mare, nó không ghê sợ chút nào.

Mare rảo bước tiến vào bên trong.

Đấy là ' Căn Phòng của Logic'. Thư viện đa phần được chia thành 3 phòng lớn; 'Căn Phòng của Sự Hiểu Biết', 'Căn Phòng của Logic', 'Căn Phòng của Ma Thuật'. Cũng có nhiều phòng nhỏ hơn được thiết kế chuyên dành cho những mục đích nhất định và những căn phòng cá nhân cho cho nhân viên. Đích đến của cậu vẫn ở khá xa nếu xét đến diện tích toàn bộ khu vực.

Hai bên đường hầm là những dãy tủ sách với vô số sách được sắp xếp trên chúng.

Sách ở Yggdrasil có thể được chia thành 5 nhóm lớn.

Nhóm thứ nhất là bộ sưu tập dữ liệu quái vật đã được ghi lại, một thứ cần thiết cho việc triệu hồi quái vật như những lính đánh thuê.

Có ba loại quái vật bên trong Nazarick. Loại thứ nhất bao gồm những con quái vật được tạo hình dáng tương tự như nhân vật người chơi. Loại tiếp theo bao gồm những con quái vật tự động hồi sinh với cấp dưới 30, và loại cuối cùng là những con quái vật được triệu hồi để làm lính đánh thuê. Quái vật đánh thuê cần phải sử dụng một cuốn sách để triệu hồi, một lễ triệu hồi đặc biệt và một lượng vàng tương xứng. Do đó, chúng không thể được triệu hồi mà không có cuốn sách.

Nhóm thứ hai là những vật phẩm ma thuật.

Một số pha lê dữ liệu chỉ có thể đưa vào trong một vật dạng quyển sách. Những vật phẩm hình dạng quyển sách thường là những vật phẩm ma thuật một lần dùng. Sự khác nhau giữa cuộn giấy phép và quyển sách là trong khi cuộn giấy phép chỉ cho người với một số class nhất định sử dụng, ai cũng có thể sử dụng sách.

Nhóm thứ ba là những vật phẩm sự kiện.

Đó không phải là điều hiếm gặp cho việc cần một vật phẩm nhất định để nâng cấp lên một class đặc biệt, và một vài trong số đó có hình dạng của một quyển sách. Ngay cả Ainz cũng cần Book of the Dead khi anh tiến hoá từ Skeleton Mage lên Elder Lich. Cũng có những quyển sách khác như Bibliography of Weapon Research hay Anecdotes of the Four Great Spirits. Nơi đây cũng có những quyển sách dạy ma thuật

Nhóm thứ tư là dữ liệu về những lớp vỏ bọc thẩm mỹ.

Những cuốn sách chứa đựng dữ liệu vỏ bọc thẩm mỹ của những vật dụng như kiếm, khiên và áo giáp. Những người chơi với những kĩ năng rèn nhất định có thể thay vỏ mới cho những vật phẩm với nó và một số vật liệu cần thiết

Nhóm thứ năm là tiểu thuyết.

Thông thường, nó bao gồm những tác phẩm cũ và cổ điển mà bản quyền đã hết hạn từ lâu, nhưng nó cũng có những câu chuyện bối cảnh được cung cấp bởi đội ngũ phát triển game và những tiểu thuyết được viết bởi chính những người chơi ở Yggdrasil. Nó cũng có những quyển fanfiction được viết dựa trên những thế giới tại YGGDRASIL hay hướng dẫn chơi game dưới dạng nhật kí hay tiểu thuyết.

Phần lớn những cuốn sách trong thư viện thuộc về nhóm đầu tiên, dùng để triệu hồi quái vật làm lính đánh thuê. Tất nhiên, họ không thực sự cần phải tích trữ nhiều bản sao như vậy.

Ngay cả khi họ dùng toàn bộ lượng vàng trong hội, họ vẫn không thể dùng hết 1/10 số sách đó. Bởi vì dữ liệu quái vật không quá đắt, các thành viên trong hội bắt đầu tạo một số lượng lớn bản sao. Mục đích là để cất giấu những vật phẩm đáng giá giữa lòng vô số thứ vô dụng.

Mare liếc ngang nhìn những quyển sách trong khi cậu bước qua.

Rồi một cái bóng nhợt nhạt bất chợt xuất hiện từ đằng xa giá sách, như thể muốn chặn đường cậu.

Nó mặc một chiếc áo choàng đầu đen mà có vẻ như hoà mình vào bản thân thư viện này. Trên đai lưng của nó là một cây đũa thần khảm ngọc, với vô số dây đai được luồn pha lê. Nó có một khuôn mặt nhợt nhạt như thể xác ướp. Mỗi khi nó di chuyển, bóng tối phảng phất cuộn xung quanh nó .

Nó là một con quái vật nổi danh trong số những loài Magic caster undead, một con 'Elder Lich'.

Biệt danh của chúng ở Yggdrasil là 'white palter of false wealth'. Nó nó chỉ cấp 30, nó đứng thứ hai từ dưới lên trong hệ thống cấp bậc những con quái vật loài Elder Lich. Cũng có những nhánh phụ với màu khác nhau như 'red palter of false wealth' hay 'black palter of false wealth'.

Điểm khác biệt giữa nó với những con elder lich khác là việc nó đeo một chiếc băng tay bên tay trái. Một từ 'Thủ thư J' được viết trên đó.

"Xin kính chào, Mare-sama."

Con elder lich cúi chào trong khi nói với một giọng vỡ chỉ vừa đủ để nghe rõ. Nó cúi đầu kính cẩn với một tay đặt trên ngực.

"T-ta đến để gặp Thủ Thư Trưởng. Ông ta, uh, ở phòng phía trong à?"

Con elder lich nhìn như thể nó đang suy nghĩ trong một giây trước khi đáp lại.

"Thủ Thư Trưởng bắt đầu làm cuộn giấy phép cách đây không lâu, nên ngài ấy chắc đang ở phòng chế tác."

"Cảm ơn."

"Tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ ngài ấy. Xin mời đi lối này."

"Không sao! Ta không muốn làm phiền anh."

"Xin hãy đừng để tâm. Giúp đỡ khách là việc của chúng tôi"

Sẽ là bất lịch sự nếu từ chối anh ta sau tất cả những việc này.

"Được rồi, vậy xin cảm ơn."

Con Elder Lich nở một nụ cười rùng rợn và bắt đầu bước đi. Mare nhìn những con undead loài Elder Lich khác mà anh đi qua, trong khi đi theo con đang dẫn dường cho cậu.

"Ta nên trả lại những cuốn sách này cho anh."

"Ah, xin hãy làm vậy. Cảm ơn."

Con elder lich nhìn vào tiêu đề những cuốn sách nó nhận được từ Mare.

"Ah,' Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer'. Liệu ngài có thấy nó thú vị không?"

"Vâng, nó rất thú vị! Ta đang tự hỏi mình nên đọc gì tiếp theo."

"Vậy để tôi giới thiệu cho ngài. Đây là một cuốn cách sẽ khiến ngài cười không ngừng. Nó là về việc giết người- Ah, lối này."

"Cảm ơn."

Mare mở cảnh cửa nó chỉ tới.

Căn phòng khá rộng lớn, nhưng những giá sách khổng lồ khắp xung quanh phòng toả ra một bầu áp lực vô hình.

Bên trong những giá sách đó là vô số chất xúc tác như khoáng vật, kim loại quý hiếm, những loại đá với những thuộc tính đặc biệt, nhiều loại bột và nội tạng thú vật, tất cả được sắp xếp một cách gọn gàng. Ngoài những vật phẩm đó, nơi đây còn có vô số da thuộc đã cuộn cũng như chưa cuộn.

Tất cả những vật phẩm này là nguyên liệu để làm cuộn giấy phép.

Tất nhiên, chúng không phải là toàn bộ tài nguyên của Nazarick. Kho Bạc còn nhiều gấp hàng trăm lần so với số lượng tài nguyên ở đây. Những gì trong căn phòng này chỉ đơn giản là những gì chỗ này hiện tại cần đến

Ở giữa căn phòng là một tấm bảng vẽ lớn với những tấm da thuộc được đính trên đó. Đứng trước nó là bộ xương của một thứ giống như là lai giữa người với một con vật. Nó không quá to lớn, có lẽ cao khoảng 150cm. Nó có hai chiếc sừng trông như của lũ ma quỷ mọc lên từ hộp sọ, mỗi tay nó chỉ có bốn ngón và chân mọc móng guốc

Sinh vật kì lạ này mặc một chiếc khăn vắt chéo người màu nghệ tây. Trên đầu nó cũng có một chiếc khăn, được cuốn như kiểu mũ chùm đầu để tránh bị cặp sừng làm rách, và một chiếc khăn tương tự cuốn bên hông. Trên người nó có rất nhiều phụ kiện, như một chiếc vòng tay bằng bạc được nạm 7 viên ngọc khác màu nhau, một chiếc vòng cổ có cây thập tự bằng vàng, vô số nhẫn trông như những ngón tay bị biến dạng và ngọc trên chiếc khăn được sử dụng làm thắt lưng bên hông. Chúng đều là những vật phẩm ma thuật, với lượng đáng kể mana chứa bên trong

Cho dù có vẻ ngoài và trang bị khá kì lạ, nó thực chât là một trong những loài undead đầu tiên, một con skeleton mage. Nó thấp hơn một cấp so với con Lich cậu vừa gặp. Nhưng con skeleton mage này là thủ thư trưởng của thư viện khổng lồ này, Titus Annaeus Secundus.

Nó là một NPC được tạo bởi một Đấng Tối Cao để dành cho việc chế tác hơn là chiến đấu. Cấp bậc tổng quan của nó cũng cao hơn con elder lich trước đó.

"Xin chào, Thủ vệ Mare, chào mừng ngài."

"Chào Titus-san. Tôi muốn nhờ một việc."

"Tất nhiên, tất nhiên, tôi sẽ nghe yêu cầu của ngài."

"Ừ-ừ. Uh, ừ thì, tôi muốn mượn một vài thuộc cấp cấp 75 trở lên ở đây."

"Tôi hiểu rồi. Ngài đang muốn đi ra ngoài."

"Huh? Ừ-ừ. Ông đoán đúng rồi."

"Đôi tai này của tôi không quên bất kì lời nói nào từ Chúa Tể Ainz-sama. Hơn nữa nếu tính đến vị trí của ngài, đó là một kết luận có có thể suy ra được--Tốt!"

Ông ta ra quyết định trong chớp mắt.

"Tôi sẽ cho ngài mượn những Overlord của thư viện này: Cocceius, Ulpius, Aelius, Flavius và Aurelius."

"Eh? Thật sao?"

"Tất nhiên. Quả thực, sự hiện diện của chúng ở đây là thừa thãi. Bọn chúng chắc sẽ vui sướng bởi có cơ hội được bảo vệ ngài thay vì những bộ sách cũ kĩ này."

"V-vậy thì, uh, cám ơn rất nhiều."

"Nhưng thế không có nghĩa rằng nó sẽ miễn phí. Tôi sẽ xin một thứ từ ngài; để hỗ trợ việc chế tạo một cuộn giấy phép."

"Ah, ừ! Ta cần làm gì ?"

"Xin hãy thoải mái. Khi tôi nói, ngài hãy kích hoạt ma thuật bậc 4 của ngài về phía cuộn giấy."

"N-nó có thể là bất kì loại ma thuật nào ?"

"Quyết định sẽ thuộc về ngài."

Mare cau mày. Với cậu, việc khó nhất là khi cậu phải đưa quyết định. Cậu tự hỏi không biết một phép thông thường liệu có ổn hay không.

Titus với tay đến một chiếc bàn nhỏ bên cạnh bàn vẽ với miếng da trải trên đó. Có một chồng vàng nhỏ ánh lên trên nóc cái bàn nhỏ- chúng là những đồng tiền vàng của Yggdrasil.

Một vài đồng tiền Yggdrasil tan chảy trên bàn tay xương xẩu đó là chảy lên trên miếng da như thể nó có ý chí của riêng mình.

Thứ dịch vàng đó tụ lại ở một điểm trên miếng da trước khi tản ra. Chỉ trong phút chốc, chúng đã lập thành một vòng tròn ma thuât phức tạp trên mặt miếng da.

"Chuẩn bị."

Mare nhanh chóng niệm phép sau khi đã căng thẳng chờ đợi, và cậu có thể cảm nhận được ma thuật của mình đang bị hút vào trong vòng tròn ma thuật đấy.

Một cuộn giấy phép thường chắc hẳn đã hoàn thành ở công đoạn đó, Mare nghĩ.

Cho đến khi-

Một ngọn lửa đỏ tươi hiện lên.

Một thứ đáng lẽ không nên xảy ra đã xảy đến. Trong khi Mare nhìn trong hoang mang, miếng da cháy như rượu nồng độ cao và biến mất trong nháy mắt.

Không còn bất kì dấu hiệu này của việc đã xảy ra, cứ như thể nó chỉ là ảo ảnh. Thậm chí không mùi khét cháy nào đọng lại. Những có một miếng manh mối nói lên rằng chuyện gì đã xảy ra.

Đó là đống tro đến từ miếng da.

Titus nhặt đống tro lên như thể anh đã liệu trước điều này.

"Dường như nó không thể giữ một phép thuật cấp 4. Quyền lực của Wonderworker đã không thể thay đổi được kết quả"

Titus viết một dòng ghi nhớ "Nhiệt-Da không thể chịu nổi" trong khi càu nhàu

"Uh, t-tại sao nó lại thành ra vậy? Là do ta sao?"

"Ngài không cần phải bận tâm. Những thí nghiệm của tôi với tài nguyên của thế giới này đã được đặt ra nhằm hạn chế sự cạn kiệt đến từ nguồn dự trữ của Nazarick. Những rõ ràng là vụ thu hoạch lần này chỉ đạt được chất lượng thấp."

Có những giới hạn trong việc loại vật liệu nào có thể sử dụng cho cuộn giấy phép, tuỳ thuộc vào cấp bậc ma thuật mà chúng định chứa.

Ví dụ, miếng da thông thường có thể được sử dụng để chứa ma thuật bậc 2, nhưng không hơn. Một cuộn giấy phép được làm bởi những vật liệu cấp cao nhất, như da rồng, có thể chứa ma thuật bậc 10.

Tất nhiên, da rồng là một vật phẩm cực kì hiếm mà không thể thu được ngoại trừ từ việc giết một con rồng. Tất cả những thành viên của Ainz Ooal Gown đã từng cùng nhau săn rồng trong quá khứ, những đó là hồi ở YGGDRASIL. Bởi vậy, Ainz hạn chế việc sử dụng da rồng cho đến khi họ có thể xác nhận được sự tồn tại của rồng và những sinh vật khác trên thế giới này.

Sẽ có lúc mà họ cần đến những vật liệu đó, và sẽ thật ngu xuẩn nếu như sử dụng nguồn dự trữ đó mà không thể làm đầy trở lại.

"Không, không phải rồng của ta."

"Xin hãy từ bỏ ý nghĩ đó. Chúng ta không cần phải tính đến biện pháp như vậy. Rồng của ngài được triệu hồi đặc biệt bởi ý muốn của các Đấng Tối Cao. Việc hại những sinh vật thiêng liêng đó là không tưởng."

Titus vứt đống tro, vốn là những gì còn lại của cuộn giấy phép, vào thùng rác. Trong khi làm vậy, ông nhìn về phía Mare đang tỏ vẻ yên lòng.

"Uh, vậy nghĩa là da tới từ thế giới này không phù hợp cho việc làm cuộn giấy phép?"

Mare nhìn về phía đống tro.

"Rất có khả năng như vậy. Hoặc không- tôi xin rút lại lời nói của mình. Điều này rầt khó nói. Sẽ không phải là không tưởng nếu nói rằng phương pháp chế tạo của tôi là một sự lệch lạc trong thế giới này. Ví dụ, cách chế biến thuốc nơi đây khác rất nhiều so với những phương pháp mà tôi biết là hiệu quả."

"Đ-đó là một khả năng? Nhưng sao anh có thể chắc chắn rằng đó là lỗi của miếng da chỉ sao một thất bại?"

"Chỉ một? Tôi đã thí nghiệm liên tục với nhiều loại da khác nhau đến từ mặt đất. Nhưng với ma thuật bậc 3 trở lên, tất cả đều chung một kết cục-chìm trong lửa. Rất có khả năng là miếng da không thể chứa được ma thuật và do đó phát cháy."

"Nhưng chẳng phải Magic caster ở thế giới này đều sử dụng miếng da như vừa nãy sao?"

"Rất có thể là những Magic caster ở thế giới này đã sử dụng những miếng da thường. Tôi không thể kết luận là cách làm này là chung ở tất cả các nước trên thế giới này. Nhưng khi sử dụng những miếng da tìm được ở những nước gần Nazarick..."

Titus lấy ra một cuộn da trông hơi khác so với cái ông vừa dùng

"-thí nghiệm đã kết luận rằng ma thuật bậc 1 là giới hạn"

"Điều đó nghĩa rằng con người đã luôn sử dụng những vật liệu thô và không nguyên chất?"

"Hình như không. Sự khác biệt nằm trong phương thức sản xuất. Cho dù nó khiến tôi đau lòng nhưng thú thực, kĩ thuật của họ khá phát triển. Tôi phải nắm vững phương thức mới này và từ đó cải thiện bản thân."

"Ông thật tuyệt vời!"

Mare cảm thấy tôn trọng người Thủ Thư Trưởng sẵn sàng bỏ nhiều công sức để trau dồi và cải thiện khả năng của mình.

"Đấy là lời cảm ơn đến tất cả những Đấng Tối Cao. Bây giờ thì, Thủ vệ Mare, tôi sẽ cho ngài mượn những Overlord như đã hứa."

Nazarick,10:28

Mare tiến đến toà nhà bằng đá ở chính giữa làng Lizardman sau khi để chiếc nhẫn lại Nazarick và sử dụng dịch chuyển tức thời.

Lizardman không đủ khả năng xây dựng với những vật liệu bằng đá, vốn cần một nền móng vững chắc trên một vùng đất ẩm và bùn lầy. Chắc hẳn người ngoài đã xây nó- những người được phái đến từ Nazarick.

Lí do tại sao Nazaick lại bận tâm gửi ai đó đến xây một thứ như vậy đang đứng đằng sau Mare, ở sâu bên trong toà nhà.

Mare cúi đầu về phía nó cùng với những Overlord hộ tống cậu

Vật nhô vài bước ra khỏi mặt đất là một bức tượng bằng đá của người trị vì Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, Ainz Ooal Gown. Bức tượng trông quá thật, cứ như thể bản thân Ainz đã bị hoá đá, và cái cách nó vung cây gậy phép vể phía trước tạo một khí chất chỉ huy xứng đáng với một kẻ thống trị

Có rát nhiều lễ vật được bày ra trước bức tượng. Trong mắt Mare, tất cả những lễ vật đó đều vô giá trị. Chúng là những vật tầm thường như hoa và cá.

Nhưng Mare không bị khó chịu bởi những lễ vật đó. Chúng đã biểu lộ rõ sự tôn kính và ngưỡng mộ. Ví dụ, hoa không mọc ở đầm lầy, mà trong rừng. Do rừng là một nơi nguy hiểm với lizardman, ai đó chắc hẳn đã liều mạng để lấy được những bông hoa này. Hơn nữa, những con cá này to hơn rất nhiều những con mà lizardman ăn, và cậu có thể thấy rằng họ đã chọn những con tốt nhất để dâng lên.

Mare gật đầu hài lòng .Việc những kẻ hỗn tạp từ nơi đâu đã cuối cùng nhận ra được sự vĩ đại của chủ nhân cậu khiến cậu vui sướng.

"Cám ơn vì đã vất vả."

Mare cất tiếng nói trước với những người lizardman đang tỏ vẻ bồn chồn khẽ liếc nhìn về phía cậu. Họ ở đây để lau dọn điện thờ. Ở đây có một số ít lizardman sở hữu khả năng của một Druid. Trên cổ họ là một huy chương với huy hiệu của Ainz Ooal Gown.

Giữa họ và Mare, sự khác nhau trong địa vị giống như khoảng ngăn cách thiên đường và địa ngục. Quan hệ của họ là của kẻ trị vì và người hầu, và không việc gì cậu phản khen họ cho những sự cố gắng đấy. Nhưng do những lí do kể trên, Mare cảm thấy vừa lòng và khen ngợi họ.

Mare để lại những người lizardman đang cúi đầu và rời khỏi điện thờ với những overlord. Thứ đứng trước họ là đầm lầy và làng lizardman. Nó đã trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết.

Dân số của họ đã giảm xuống do cuộc chiến, nhưng với việc 5 tộc hợp nhất, họ đã lập nên một ngôi làng lớn và mạnh mẽ.

Rào chắn bằng gỗ bao quanh một khu vực lớn và cho dù ai đó sẽ tự hỏi rằng làm thế nào mà họ có thể xây tháp canh trên nên đất mềm, skeleton màu trắng, có lẽ là Nazarick Old Guarders, đứng canh với cây cung của mình trên đỉnh toà tháp canh. Họ trông như đang đi tuần để đảm bảo rằng không kẻ đột nhập nào có thể tiến vào.

"Uhmmm, Cocytus-san ở đây vậy?"

Cocytus có thể dễ dàng nhận ra từ phía xa. Nếu anh ta đang ở trong làng, anh ta sẽ bị phát hiện ra dễ dàng, kể cả khi anh ta đang bên trong một trong những ngôi nhà, thuộc cấp của anh cũng sẽ đứng xung quanh bên ngoài. Mare đã nhìn xung quanh toàn bộ ngôi làng, nhưng không thấy Cocytus

"Ai đó hỏi xem Cocytus-san ở đâu?"

"Đã rõ. Xin hãy đợi tôi một chút."

Một trong những Overlord, Aurelius, đi lại vào bên trong điện thờ

Mare nhìn về phía đầm lầy- ngôi làng lizardman yên bình. Không có dấu hiệu của bất kì ai lo sợ những Nazarick Old Guarder và những đứa trẻ lizardman cũng không để tâm. Họ chung sống như thể đó là lẽ tự nhiên.

Cho dù undead xâm chiếm nơi đây và họ đã bị khuất phục, họ không có vẻ gì là giữ hận thù. Liệu đấy là do chính sách hợp thể của Cocytus đang có hiệu quả hay lizardman vốn dĩ như vậy?

Trong khi Mare đang vẩn vơ suy nghĩ, Aurelius quay trở lại.

"Tôi xin lỗi đã để ngài đợi, Mare-sama. Những kẻ làm việc trong điện thờ không biết Cocytus-sama đang ở đâu. Nhưng họ nói rằng Shasuryu Shasha... Thủ lĩnh của liên minh các tộc có thể biết."

"V-vậy thì, uh, hãy tới đó."

Mare và những người khác đi theo sau Aurelius. Thay vì đi xuyên qua ngôi làng lizardmen mới lập trên đầm lầy, họ đi men bờ hồ. Một khu rừng sớm hiện ra và họ có thể nhận thấy nhiều Nazarick Old Guarders ở đây và kia trên khắp khu rừng.

Khi họ đi ra khỏi khu rừng, họ thấy một bến bờ bên cạnh một đầm lầy khác với cái trước đó. Một công trình khá lớn đang được thi công.

Dòng nước đã được chặn và gần 10 con golem đang đào đẩt và những lizardman mang đât trên một xe đẩy nhỏ đi nơi khác. Trong khi Mare đang theo dõi và tự hỏi họ đang làm gì, một lizardman to lớn tiến đến.

Lizardman này có một thân hình vạm vỡ, với sẹo khắp người. Anh ta nổi bật trông số những lizardman khác. Chiếc huy chương trên cổ anh đung đưa trái phải do anh vội vã chạy ra.

Chiếc huy chương đó là dấu hiệu của một thần dân và một cách để bảo vệ họ, nhưng bản thân huy chương đó không có bất kì khả năng ma thuật gì. Việc họ đeo nó quanh cổ thể hiện rằng họ là 'tài sản' của Ainz. Do vậy, không ai dưới quyền các Đấng Tối Cao của Nazarick được phép hại họ. Tất nhiên, nếu như có một lí do chính đáng cho việc một lizardman phải chết thì đó là một câu chuyện khác. Không biết may mắn hay không, lizardman thể hiện lòng kính trọng tới kẻ mạnh và không ai trong số họ dám lấn quyền.

"Kính chào, Mare-sama. Tên thần là-"

"Shasuryu Shasha, phải không?"

"Đúng vậy. Thật vinh dự khi ngài nhớ đến thần."

"Ah, ta nghe từ Cocytus-san... Nè, ngươi có biết Cocytus-san đang ở đâu hiện giờ không?"

Shasuryu tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.

"Thần tin rằng ngài ấy với thuộc cấp của mình đang đi chinh phục những toadman cũng với một số lượng khá lớn lizardman thông thuộc địa hình."

"Toadman?"

"Chúng là những bán nhân loại sống ở phía đông bắc của hồ này. Chúng trông giống như ếch và không thân thiện với chúng thần lắm. Chúng có khả năng thuần phục những con quái vật lớn, nên chúng là một đối thủ rất khó chịu với chúng thần. Thần nghe rằng đã từng có một trận chiến lớn ở thời cha thần. Có vẻ như chúng thần đã nhận phải một thất bại tan nát, đến nỗi một tộc đã phải tan rã."

"Bọn chúng nghe có vẻ khoẻ. Xứng đáng với một loài sống ở phía bắc"

Cái hồ này trông như thể có hai cái hồ nhập vào với nhau tạo hình quả bầu. Ở phía nam là cái hồ nhỏ hơn- người lizardman sống một phần trên đầm lầy và một phần trên hồ. Do mực nước khá thấp, nơi đây không co nhiều quái vật lớn. Ngược lại, phía bắc hồ sâu hơn với nhiều con quái vật khổng lồ và chúng thường mạnh hơn. Tất nhiên, trong mắt Mare, sự khác nhau là rất nhỏ.

"Chẳng phải những tên toadman đó thực chất là một loài tên là 'Tuveig'?

Chúng là những con quái vật sống trong những đầm lầy độc xung quanh Nazarick. Chị cậu đã thuần phục một vài con đấy.

"Ừ thì thần cũng không rõ những việc như vậy. Sao ngài không hỏi thẳng ngài ấy khi ngài ấy trở về ? Ngài ấy chắc sắp về rồi"

"Thì ta sẽ làm vậy. Đây là một chủ đề khác, nhưng có vẻ như ngươi đang xây thứ gì lớn ở đây. Nó để làm gì ? Nó trông không giống như một hệ thống phòng thủ cho ngôi làng.."

"Vâng chúng thần đang xây ruộng cá thứ tư"

Mare đã hiểu ra sau khi Shasuryu giải thích cặn kẽ.

Các tộc lizardman thống nhất là một điều tốt, nhưng vấn đề nguồn cung thực phẩm là vẫn còn. Cho dù có rất nhiều người đã chết trong trận chiến, lượng thức ăn mà họ có thể săn được từ khu vực này vẫn là giới hạn. Giải pháp là quay về những nơi mà các ngôi làng cũ từng ở và săn tại đó, nhưng tổng quản mới của lizardman, Cocytus, không cho phép việc đó.

Khác với việc đi theo nhóm lớn, như là với cả một tộc, khi di chuyển trong nhóm nhỏ, họ có thể bị tấn công bởi quái vật. Cocytus lo rằng số lượng lizardman vốn đã ít sẽ càng bị giảm nhiều hơn nữa. Nên Cocytus đánh trực tiếp vào vấn đề lương thực cho sự phồn vinh của những người lizardman.

Đầu tiên, ông đem lương thực từ Nazarick- với sự cho phép của Ainz- và phân phát cho lizardman. Tiếp theo, ông tìm kiếm một cách thu thập lượng thực lâu dài. Thứ thu hút sự chú ý của ông là ruộng cá của Zaryusa. Sau khi bàn bạc với Demiurge, Cocytus tiến hành tạo ra một ruộng cá thậm chí còn hiệu quả hơn.

Việc xây dựng những ruộng cá được tiến hành ở một tốc độ nhanh chóng, và hiện giờ đã có ba ruộng cá khổng lồ, và cái này, ruộng thứ tư, đang khi công.

"Nhưng ngươi không thể bắt đầu nuôi chúng khi chúng mới sơ sinh, phải không?"

"Vâng. Kiến thức của chúng thần-không -của em thần chỉ liên quan đến việc nuôi những con cá đã trưởng thành. Nhưng Demiurge-sama đã dạy chúng thần những điều cơ bản, nên chúng thần cũng đang chuẩn bị một ruộng cá dành cho những con sơ sinh. Thần dự tính rằng trong vài năm tới, chúng thần sẽ có gấp đôi lượng lương thực chỉ đến từ những ruộng cá"

"V-vậy sao. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ không phải đem bất kì những con cá nào từ Nazarick sang nữa. Tất nhiên, các người luôn có thể lấy chúng trong những trường hợp khẩn cấp"

"Chúng thần đều rất cảm tạ Ainz-sama với cả tấm lòng. Đó là bởi ngài đã cho chúng thần rất nhiều cá... Nói mới nhớ, những con cá chúng thần nhận được không có nội tạng. Bọn chúng sống kiểu gì ? Có phải chúng là những sinh vật không cần thức ăn, như một vài loại quái vật ? Không, xét đến việc chúng cũng không có xương..."

"Đó là thức ăn được tạo bởi các Đấng Tối Cao như Ainz-sama."

Cái mà Cocytus mang đến là thức ăn được tạo bởi vật phẩm tên là 'Dagda's Cauldron'.

"Thật sao ! Ngài có thể tạo đủ cá cho tất cả chúng tôi tiêu thụ!"

Shasuryu lắc đầu

"Khi Zaryusu và những người khác ở trong lâu đài lớn quay trở về một lúc, họ kể những câu chuyện về một thế giới như mơ. Họ kể về nhiều thế giới bên trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, như một lãnh thổ thực sự của một vị thần. Liệu Ainz-sama có sở hữu sức mạnh của một vị thần?"

"Dĩ nhiên!"

Mare tự hỏi tại sao tên lizardman này lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy. Một biểu hiện ngạc nhiên lộ trên khuôn mặt cậu.

Suy cho cùng, Ainz Ooal Gown là vị thần tối cao nhất và là người tạo ra cậu.

"Vậy sao, tất cả là nhờ Ainz-sama. Cảm ơn ngài."

"Được rồi, ta sẽ chuyển lời cảm ơn của ngươi tới ngài."

Phần 3

Nazarick Time 10:30

"Các người đang quá ồn ào. Trật tự."

Ainz ra hiệu với tay trái của mình, và rồi giữ nguyên tư thế đó.

Anh lui lại một bước và trở về thế đứng ban đầu.

"Các người đang quá ồn ào. Trật tự."

Một lần nữa, anh ra hiệu bằng tay trái và dừng giữa chừng. Anh ngắm kĩ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và khẽ điều chỉnh vị trí của cánh tay trái của mình.

"...Tốt? ....Liệu phải là chỗ này? Không... Liệu trông có ngầu hơn nếu như mình vươn tay hơn một chút về về phía bên trái?

Anh trở lại với tư thế ban đầu.

"Các người đang quá ồn ào. Trật tự."

Sau khi cuối cùng đã hài lòng với tư thế, Ainz cầm lấy tệp ghi nhớ trên mặt bàn bên cạnh anh.

"Do đã hoàn thành tư thế đó.... mình nên bắt tay chuẩn bị những câu nói trong khi vẫn còn thời gian thừa."

Anh khoanh tròn vào câu nói anh luyện tập trước đó và giở sang trang. Phần lớn những câu được viết trong trang này là những biến thể của câu "Ta sẽ xem xét nó". Những câu nào nghe quá lố nên không thể sử dụng được đều đã bị gạch bỏ.

Với Ainz vốn chỉ là người bình thường, việc ra dáng vẻ một thủ lĩnh là điều rất khó khăn. Do vậy, anh đã liên tục tập cách diễn vai đó để đề phòng những trường hợp cần đến nó. Tất nhiên, tệp ghi nhớ đó chứa đầy những câu nói mà Ainz tự nghĩ ra.

Cho dù hơn một giờ đã trôi qua kể từ khi Ainz bắt đầu luyện tập, anh không hề thấy cần phải nghỉ .

Ainz là chúa tể tối cao, nhưng thực tế thì anh gần như không làm gì cả. Trừ những quyết định quan trọng hay những tình huống khẩn cấp mà cần đến khả năng lãnh đạo của anh, anh không có việc gì để làm. Albedo đã lo liệu hết từng chi tiết và tất cả những gì Ainz phải làm là xem qua các bản báo cáo.

Do chưa bao giờ có bất kì thứ gì trong các bản báo cáo mà cần đến sự chú ý của anh, anh thực sự chỉ lướt qua tất cả chúng. Đấy không phải là một thái độ xứng đáng với một kẻ trị vì, nhưng một khi Albedo còn ở đây, và không có bất kì tình huống khẩn cấp nào, thì sẽ không có vấn đề gì.

Tất cả những tổ chức hẳn hoi cũng làm như thế này thôi. Sẽ không tốt nếu như người đứng đầu lại làm trên chiến tuyến.

Sẽ là một nước đi ngu ngốc nếu như chỉ huy tối cao của một đội quân tham gia vào chiến trận nơi chiến tuyến trừ khi anh ta ở đó để nâng nhuệ khí. Đó là bởi có những hiểm nguy không thể tính trước.

Mình nên từ bỏ việc làm mạo hiểm giả và bắt đầu thu thập kiến thức dùng để xử lí những tình huống khẩn cấp- Mình biết rằng mình cũng phải rèn luyện trí não, nhưng mình nên làm gì ? Ai sẽ làm thầy giáo ..?

Làm thế nào để mình không phá hỏng hình ảnh Ainz Ooal Gown mà mọi người đặt niềm tin vào...

Tất cả mọi người trong Nazarick đều kính trọng Ainz với tư cách chúa tể tối cao và quỳ gối trước anh. Quả thật như vậy. Ainz nhận được lòng kính trọng tới từ những thuộc cấp mà các đồng đội cũ của anh tạo ra, những người mà anh coi như con đẻ của mình. Giống như cách một ông bố không thể phản bội sự ngưỡng mộ của con mình, anh cũng không thể phản bội họ. Đó là lí do vì sao anh tập diễn xuất, với mong muốn rằng ít nhất anh cũng diễn tròn vai.

Ainz nhận thức được rõ đây là một việc rất xẩu hổ. Nếu không thì tại sao anh phải khoá cửa và cấm người hầu và những Eight Edge Assassin bảo vệ anh đi vào? Đôi khi, anh thậm chí định vùi mặt vào gối và hét "Arrrrggghhh--!" mỗi khi anh không thể chịu được nổi nữa.

"Một thứ xứng đáng với hình ảnh chúa tể tối cao của Nazarick... Một hình tượng được kính trọng..."

Ainz lật sang trang trong khi cảm thấy như đang ho ra máu. Anh vẫn còn rất nhiều câu nữa mà anh đã nghĩ ra trong thời gian rảnh, và có vẻ như vạch đích vẫn còn ở đâu đó bên kia đường chân trời.

Ainz Ooal Gown là undead và những cảm xúc vượt qua một ngưỡng nhất định sẽ bị kiềm chế lại. Nhưng --

"Mình cần nghỉ chút..."

Ý thức của Suzuki satoru đang trở nên mệt mỏi bởi sự kiệt quệ về mặt tinh thần và hét lên. Anh ta hét lên rằng anh không muốn làm nữa.

Nhưng từ hàm răng nghiến chặt của Ainz phát ra một tiếng khác.

"Mình đang làm gì thế này ? Mình cần phải cố hơn nữa."

Ainz tự trách bản thân do đã muốn né tránh tất cả những việc này, và đôi mắt anh lấy lại sức lực. Anh nhìn vào gương.

Đột nhiên, một tiếng "pipipipipi" vang lên.

Nói đến từ chiếc vòng tay trên tay trái của anh. Nó như một tiếng gọi từ thiên đàng đối với Ainz. Anh tắt tiếng bíp đột ngột đó và thở dài.

"Nếu thời gian đã hết thì mình cũng không thể làm gì hơn. Đúng vậy, thời gian đã hết."

Ainz đặt tệp ghi nhớ vào lại một cái hộp. Khi anh đóng nắp hộp lại, anh có thể nghe thấy tiếng của nhiều ổ khoá hoạt động. Nếu ai đó cố gắng phá mở cái hộp, nó sẽ kích hoạt một trận đồ ma thuật tấn công và tất cả chúng sẽ tập trung vào phá huỷ cái hộp. Trừ khi đó là ai đó cấp 90 có class thích khách hay một nhân vật cấp 80 trở lên chuyên về thích khách, nếu không thì việc mở nó gần như là không thể. Điều này cho thấy sự chắc chắn của cái hộp.

Sau khi niêm phong tệp ghi nhớ trong một vật phẩm chắc chắc như vậy, anh cho vật phẩm vào túi khoảng không. Túi khoảng không của anh cũng chứa vô số những vật phẩm hiếm khác. Tuy nhiên, một tên trộm bậc cao có thể cướp vật phẩm từ nó. Chỉ bởi vì một thích khách có thể làm vậy không có nghĩa là chúng có thể khiến đối thủ của mình bất động và cướp hết của họ. Giới hạn sẽ là một hay hai vật phẩm mỗi người chơi. Dẫu vậy, khả năng bị cướp dù chỉ một hay hai lần khiến Ainz- undead không biết sợ hãi - run sợ.

Ở Thế Giới Mới này cũng có những nhân tố chưa biết như talent. Đó là lí do tại sao anh đặt cái hộp vào một nơi mà những kẻ khác sẽ nhắm đến những vật phẩm hiếm thay vì nó. Sau khi đã cất nó, anh kiểm tra một lần nữa. Anh kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần y như một bà nội trợ muốn dám chắc rằng cửa đã khoá trước khi đi dã ngoại. Chỉ sau khi anh tự thoả mãn với bản thân rằng nó vẫn ở đó thì anh mới để bản thân mình thở dài nhẹ nhõm.

Ainz cuối cùng rời khỏi phòng ngủ của mình. Nơi anh tiến tới là căn phòng anh thường dùng để làm việc và nghiên cứu. Những người cúi đầu chào anh là cô hầu gái thường lệ, Albedo và Mare.

Không cò gì ngạc nhiên khi cô hầu gái và Albedo ở đây, nhưng anh ngạc nhiên rằng Mare, người hiếm khi đến, lại ở đây. Ainz đi cắt ngang căn phòng, quay lại ở chỗ cái bàn, và ngồi xuống với điệu bộ mà anh đã tập luyện hơn 30 lần. Điểm mấu chốt là không được dẫm lên tấm choàng hay xô đẩy cái ghế.

Tư thế tiếp theo anh tạo là khi anh ngả người dựa vào ghế. Nó sẽ không trông đẹp nếu như anh ngả người quá xa hay quá gần. Một vị vua -có lẽ- có một cách ngồi xuống vương giả.

Mình không biết các vị vua ngồi như thế nào... Mình nên nói với một vi vua từ nơi nào đó...

Các nhân viên công ty được khuyên nên nhẹ nhàng ngồi vào giữa ghế mà không tựa lưng về phía sau. Nhưng Ainz Ooal Gown đã không còn là một nhân viên nữa.

Do vậy, Ainz luyện tập dáng điệu dựa theo hình tượng một vị vua lí tưởng trong đầu anh.

"Ngẩng đầu lên."

Ba người họ nâng đầu lên. Việc họ sẽ không ngẩng đầu khi không nhận được lệnh cảm giác như là một viêc tốn thời gian, nhưng anh không thể luôn lờ đi mong muốn thể hiện sự trung thành tuyệt đối của họ. Đó là lí do tại sao Ainz kiềm chế bản thân và trải qua lễ nghi y hệt nhau mọi lần.

"Vậy ta sẽ hỏi ngươi trước, Mare. Ngươi có việc gì ?"

"Ah, vâng!"

Không biết liệu do phải cậu đang lo sợ, Mare khẽ tạo một giọng the thé. Ainz cười, nhưng do mặt anh không có chút cơ nào nên không có gì di chuyển. Như cảm nhận được điều đó, nhịp thở của Mare trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu cũng trông có vẻ bớt căng thẳng hơn.

"Thần, uh, mang vật đó,uh ,đến."

Ainz không hét lên "Ngươi đang nói cái gì vậy?" như một ông chủ với tích cách xấu. Thay vì thế, anh chỉ đơn giản lấy nó từ tay Mare. Đó là bởi có khả năng rằng anh cũng đã có thể quên mất những gì anh đã ra lệnh.

"Vậy sao-Không, không sao"

Ainz chặn cô hầu gái vốn đang chuẩn bị nhận lấy vật trong tay Mare với một cái vẫy tay.

"Mare, hãy mang nó trực tiếp đến chỗ ta."

"Vâng!"

Mare duỗi thẳng lưng, tiến về phía Ainz và giơ ra một tệp bìa trước mặt anh. Ainz chậm rãi mở tệp bìa ra.

Đây...đây là tệp ghi nhớ.

Cả ba thủ vệ đã nhận lời Ainz và khoanh tròn vào ô 'Tham dự'

"Xét đến thứ tự những cái tên, sẽ không sao nếu như thuộc cấp của Cocytus đến đây thay vì ngươi. Ngươi đã làm việc tốt, Mare."

"Không, không, thần rất vui lòng phục vụ ! Vả lại, do Cocytus-san đang làm việc, thần đến đây thay thế. Hơn nữa-"

Mare nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa bên tay trái của mình. Đó là một hành động chứa đầy sự quan tâm và yêu thương.

...Nhẫn Ainz Ooal Gown. Mình vui khi cậu bé thích nó, nhưng đeo trên ngón tay đó thì hơi...và tại sao cậu ta lại nhìn mình với ánh mắt đó...

Ainz bỗng dưng cảm thấy lạnh buốt và liêc về phía Albedo. Cô vẫn đang nở nụ cười tuyệt đẹp thường thấy.

Ainz nhìn về phía ngón giữa bên tay trái cô. Cũng như Mare, trên đó cũng có một chiếc nhẫn, như thể đó là đúng nơi những chiếc nhẫn thuộc về.

Cái gì đây, một câu chuyện Hi Lạp cổ đại?

Anh nhớ lại câu chuyên anh nghe được từ Yamaiko trong quá khứ rằng đeo nhẫn trên những ngón tay khác nhau sẽ mang những ý nghĩa khác nhau

Cái gì mà có một mạch máu ở trên ngón giữa chạy thẳng đến trái tim, phải không ? Họ cũng trộn thuốc bằng ngón giữa bởi nếu có thứ gì độc trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến trái tim...Liệu các phó quản bếp cũng làm thứ gì đó như vậy? Ah, mình bị phân tâm...Họ vẫn đang nhìn mình.

Ainz đập hai tay mình lên mặt bàn.

"Sao vậy, Mare? Ngươi đang mình gì vậy ? Có gì đó buồn cười trên mặt ta sao?"

Ainz cố gắng hết sức để những lời nói đó không tỏ vẻ ác ý.

"K-không, không phải như vậy. Thần chỉ nghĩ rằng Ainz-sama thật ngầu..."

"Ta...ngầu?"

Ainz vô tình gãi khuôn mặt xương xẩu của mình.

"Ahahahah...Mare, ngươi khá giỏi nịnh hót đấy."

"Đó không phải là nịnh hót!"

Đó là một giọng nói lớn mà không ai nghĩ rằng nó sẽ đến từ Mare

"Th-thần xin lỗi. Nhưng, thần thực sự nghĩ rằng Ainz-sama rất ngầu. Kể cả khi ngài đang ngồi xuống, đó là một động tác thực sự hợp với Chúa Tể Tối Cao của Nazarick."

Ainz nhìn về phía cô hầu gái một cách dò hỏi, và cô gái homunculus đó gật đầu đồng ý như thể cô ấy hiểu những gì Ainz định hỏi. Albedo cũng mạnh mẽ gật đầu lên xuống, cho dù không được hỏi. Thực tế, đôi cánh của cô cũng đập lên xuống.

"Vậy sao? Ta mừng khi được nghe điều đó."

Sau câu trả lời ngắn gọn của mình, Ainz đứng dậy và bước về phía Mare. Khi anh đứng trước mặt cậu bé đã vốn trở nên hoá đá và đang tự hỏi liệu rằng cậu sẽ bị quở trách, Ainz thay vào đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu. Đó là một cử chỉ thô nhưng dịu dàng.

"A-Ainz-sama..."

"Cảm ơn, Mare. Những lời nói của ngươi luôn khiến ta vui lòng."

Anh không để lộ sự xấu hổ của Suzuki Satoru.

"Ta đã luôn cảm thấy rằng ta nên cảm ơn những người đồng đội của mình."

"Những Đấng Tối Cao khác?"

Ainz quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt Mare.

"Đúng vậy. Ta thấy biết ơn việc họ đã tạo ra Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, và việc họ đã tạo ra các ngươi, Mare và những người khác. Tất cả các người - dĩ nhiên bao gồm cả các người, Albedo và Sixth."

Đôi cánh của Albedo vương rộng, như thể cô đã đạt đến đỉnh điểm. Tương tự, cô hầu gái người vừa được nhắc đến tên trông như thể cô không biết phải làm gì. Cô thường luôn điềm tĩnh và tự chủ, nhưng khuôn mặt này của cô khiến cho Ainz thật tâm cười.

.

"Cái người đều là những báu vật của ta."

Ainz nhấc bổng Mare lên như thể anh để cho cậu cưỡi lên vai mình.

"Ta thậm chí không muốn trả ngươi lại cho Bukubukuchagama-san."

"Thần rất vinh hạnh, Ainz-sama."

Sixth, người thay mặt cho Mare cảm ơn Ainz, có những giọt nước mắt của sự hạnh phúc chảy dài trên má.

"Thay mặt Nazarick, thần xin cảm ơn ngài, trong số tất cả những Đấng Tối Cao, đã ở lại đây với chúng thần. Thần biết rằng đã có rất nhiều lần chúng thần đã làm ngài phật ý và khiến ngài thấy sự thiếu sót của chúng thần. Thần biết sẽ là bất kính khi nói điều này tới những đấng tạo hoá, những xin hãy cho phép chúng thần trung thành phục vụ ngài."

"Ta sẽ cho phép điều đó. Ta cũng đã nói điều tương tự với Albedo và Demiurge trong quá khứ- Ta là chủ nhân của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick và là chủ của các người, Ainz Ooal Gown."

Ainz ngạc nhiên rằng anh lại có thể thoải mái nói ra những lời mà anh chưa chuẩn bị như vậy. Cho dù theo khía cạnh nào đó thì điều này không thật sự đáng ngạc nhiên, bởi tất cả những gì anh làm là nói ra những gì anh thực sự cảm thấy.

Mare ôm lấy Ainz và vùi mặt vào vai anh. Một giọng nói điềm tĩnh vang lên trong đầu anh rằng may mà anh không mặc bộ đồ thường ngày. Một cảm giác ấm áp và ướt đến từ vai anh, nhưng Ainz để Mare khóc. Sau khi tiếng sụt sịt giảm bớt, Ainz đặt Mare xuống đất trong khi vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Ainz lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi để lau mặt Mare. Do anh chưa từng làm việc này với ai khác trước đó, anh cuối cũng đã lỡ làm mạnh tay hơn anh muốn, nhưng Mare vẫn đứng yên và để Ainz làm những gì anh thích.

"Vậy đi rửa mặt đi, Mare."

"V-vậy còn Ainz-sama?"

"Hmmm, ta cần phải đi đến E-Rantel bây giờ. Ta có một buổi gặp với Hội trưởng. Cho đến giờ ta từ chối việc này bởi nó quá phiền hà, nhưng ta không thể hoãn nó thêm được nữa. Nếu không-"

Ainz nhìn về phía Albedo, người đang đứng trong yên lặng. Rất khó để nhìn thấy biểu cảm cô ấy đang có bởi mái tóc dài của cô đang che mất khuôn mặt. Nhưng việc cô ấy đang khẽ run người khiến anh lo sợ. Nó giống như một ngọn núi lửa tràn ngập sự dữ dội ngay trước khi phun trào.

"Chuyện gì vậy, Albedo?"

Ngay lúc đó-

"-Ku. Ha!"

-Tầm nhìn của Ainz bất chợt bị dịch chuyển, và anh cảm thấy thứ gì đó đập vào lưng mình.

Nó không đau, bởi Ainz chỉ có thể nhận sát thương từ những vật có thuộc tính ma thuật. Đó là một cơn sốc đủ nhẹ để nói cho anh biết rằng anh bị đập vào lưng, nhưng không đâu gần với cảm giác đau đớn. Tuy vậy, phản ứng từ phần con người của Ainz khiến anh chớp đôi mắt không mí của mình trong giây chốc.

Tình hình quá bất chợt khiến cho Ainz không thể nghĩ thông suốt trong một lúc. Do trí não undead của anh miễn trừ sự bối rối, đây chắc hẳn là do Suzuki Satoru đang bối rối.

"Mm, umm."

Khi anh mở mắt, những Eight Edge Assassin lọt vào tầm nhìn của anh. Ainz hiểu rằng bằng cách nào đó anh đang nằm trên sàn và cố gắng đứng dậy, nhưng anh gần như không thể di chuyển do một vật gì đó mềm và bí ẩn đang giữ anh lại

Sao điều này lại có thể? Mình có Restrain resistance và nhiều vật phẩm chống việc ngăn cản di chuyển. Đáng lẽ mình đã phải được giải phóng ngay thời điểm mình bị bất động...Điều đó nghĩa là đối phương có kĩ năng khống chế bậc cao!

Ainz nhìn về phía sinh vật đang cố gắng giữ anh lại và xác nhận rằng đó là Albedo, đúng như anh đã nghi ngờ

"Ainz-samaaaaa!"

Sau khi dạng cả hai chân ra gìm chắc anh lại, cô nâng nửa trên người mình lên.

"C-chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?"

" Thần không cần phải....kiềm chế nữa, phải không!"

Aldebo mở rộng đôi mắt của cô. Hai con ngươi cô dường như rạch mống mắt vàng của cô khiến tạo cho Ainz một cảm giác lạnh sống lưng.

"N-ngươi đang nói cái gì vậy?!"

Ain hoảng sợ, nhưng Albedo lờ anh đi và đặt tay lên váy cô, đưa các ngón tay cô lại gần kẽ hở chỗ khe ngực của mình. Với một tiếng gằn "Hmph!" cô cố xé toang nó ra, nhưng vật liệu không nhúc nhích.

"Quần áo ma thuật thật là phiền phức. Mình nên sử dụng một kĩ năng phá huỷ hoặc chỉ cởi nó ra như bình thường."

"Bình tĩnh lại đi, Albedo. Xuống khỏi người ta ngay lập tức!"

Anh cố gắng dùng sức đẩy cô ra, nhưng đối phương là một chiến binh cấp 100. Hơn nữa, anh không thể dùng toàn lực của mình do anh nắm phải vật gì đó cực mềm trong khi cố đẩy cô ra. Bàn tay của Albedo tiến lại và cố gắng cởi áo choàng của Ainz ra.

"Đừng cố cởi quần áo của ta ra! Đừng đung đưa hông ngươi nữa! Oi!"

"Ah. Awawawawawawa..."

"Đây là lỗi của ngài, Ainz-sama! Thần đã giữ nó lại cho đến giờ, nhưng ngài bắt đầu nó những thứ khiến thần không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa! Tất cả đều là lỗi của Ainz-sama! Xin, xin hãy cho thần chút ân huệ của ngài! Mọi thứ sẽ kết thúc ngay khi ngài đếm xong số lượng Eight Edge Assassin trên trần nhà!"

Nếu cô ấy nhắc đến việc đấy là lỗi của Ainz khi đã thay đổi cài đặt của cô, anh sẽ mất hết ý chí chống cự. Tuy nhiên, Aldebo trông có vẻ như cô chuẩn bị ăn tươi nuốt sông Ainz và nỗi sợ bị ăn thịt , như khi một con mồi bị đẩy đến đường cùng bởi kẻ đi săn, lấn át cảm giác tội lỗi trong Ainz và anh vùng vẫy chống lại cô.

Cuối cùng, thuộc cấp của anh, những người ban đầu bối rối trước tình hình bất chợt này, bắt đầu hành động.

"Albedo-sama đã trở nên mất trí!"

"Albedo-sama đã trở nên mất trí!"

Những Eight Edge Assassin nhảy xuống khỏi trần nhà cùng lúc..

"Đưa cô ấy khỏi Ainz-sama! Không, không! Đừng cố sử dụng kiềm giữ cô ta chỉ bằng kĩ năng! Chúng sẽ chỉ bị xoá bỏ thôi! Dùng sức ấy!"

"Thế này là quá sức! Khoẻ thế này, cô ấy quả thực là Tổng Quản Thủ vệ ! Mare-sama, hãy giúp chúng tôi!"

"-Awawa! Ừ-ừ!"

Ainz chỉnh sửa quần áo của mình sau khi cuối cùng đã thoát và chỉ về phía Albedo, người đang bị giữ cả tứ chi bởi những Eight Edged Assassin

"Albedo sẽ bị cấm túc trong 3 ngày."

Eight Edged Assassin kéo Albedo ra khỏi phòng.

"U-uh, Ainz-sama...Ngài có sao không?"

"Ta ổn...Nhưng từ khi nào Albedo lại trở nên lạ kì vậy ? Cô ấy ăn phải cái gì lạ sao..? Quỷ không cần phải ăn uống, nhưng sẽ không có vấn đề gì với việc đó...phải không?"

Mare quay đi khi Ainz hỏi câu hỏi.

"Ừ thì... Thần đoán,uh, mmm, chắc cũng có chút việc xảy ra với cô ấy. Cô ấy chắc hẳn đã phải chịu nhiều áp lực từ công việc."

Ainz đứng dậy và gọi những người hầu gái lại. Để lấy lại thể diện của mình, anh nói với giọng vương giả nhất anh có thể dùng.

"...Bảo Naberal và Hamsuke hãy chuẩn bị. Giờ là lúc đi đến E-Rantel."

♦ ♦ ♦

Nazarick, 13:35

Ngồi trên lưng Hamsuke, Ainz kềm dây cương lại ra hiệu cho nó tạm dừng. Anh nhìn về phía cánh cổng tiến vào E-Rantel đang hùng dũng đứng trước mặt anh. Anh không ghét cánh cổng đó, thứ mà có thể dễ dàng chặn cả một đội quân và toả ra năng lượng và sức ép. Ở Yggdrasil có rất nhiều cánh cổng hùng vĩ và tráng lệ hơn nó, nhưng khác với những dữ liệu đơn giản, cánh cổng này được xây bởi bàn tay con người- Cho dù không thể không tính đến mọi sự giúp đỡ có thể đến từ ma thuật- và mồ hôi. Khi đứng trước cánh cổng thép đã từng đắm mình trong lịch sử và sức lao động, một cảm giác khó tả dâng tràn trong lòng anh.

Đã từng có những hội xâm chiếm và sử dụng một thành phố như căn cứ hoạt động của mình ở Yggdrasil. Mình từng tự hỏi vì sao họ lại đặt căn cứ hoạt động ở những khu vực khó phòng thủ....nhưng mình nghĩ giờ mình đã hiểu. Cai quản một thành phố lớn chắc hẳn là giấc mơ của bất kì người đàn ông nào.

Hồi còn ở Yggdrasil, việc nhiều hội khác nhau vây hãm một thành phố là điều thường thấy. Đa số những thành viên trong Ainz Ooal Gown không thể hiểu vì sao họ lại làm vậy, những cũng có một số ít thành viên nói rằng họ cũng muốn thử làm việc đó.

Những kẻ hiếu chiến...

Nó không phải là một biệt danh đẹp, nhưng khi nhìn lại, nó là một kỉ niệm đẹp.

"Có chuyện gì vậy, chủ nhân?"

"Không có gì. Đừng lo."

Hamsuke hỏi bởi chủ nhân của cô đã bảo tạm dừng mà không hành động gì thêm. Ainz đáp lại với giọng điệu đơn giản, như thể anh đang cố gắng chuyển chủ đề. Đó là một giọng nói để giấu đi sự xấu hổ của anh về việc anh nhớ lại kỉ niệm của những ngày đẹp đẽ xưa kia.

"Giờ hãy tiến đến Công hội mạo hiểm giả và nhận lấy một vài nhiệm vụ khuất phục"

Họ có thể thuê một phòng qua đêm ở E-Rantel, nhưng họ không thể để lãng phí tiền bạc. Lí do duy nhất mà Ainz, một kẻ không cần ăn hay ngủ, ở tại một quán trọ cao cấp là để thể hiện địa vị của anh là mạo hiểm giả cấp cao nhất trong thành phố và thiết lập các mối quan hệ. Tuy vậy, anh đã làm quen với tất cả những quan chức hữu quan và sẽ được chào đón nếu như anh có định đến thăm họ. Do vậy, anh không còn dí do gì để ở quán trọ nữa.

Hơn nữa, kể cả khi anh ở trong quán trọ, anh cũng sẽ chỉ dịch chuyển tức thời về Nazarick và tạo undead cho đến sáng. Do không có gì phải lưu luyến nên sẽ khôn ngoan hơn nếu như anh nhận một nhiệm vụ và rời thành phố ngay lập tức.

Sự thật là anh cũng đã bắt đầu nghĩ rằng E-Rantel đã không còn giá trị gì để anh nán lại.

"Vậy sao? Chủ nhân có vẻ rất thích đánh nhau."

"Ta không thực sự thích nó. Kể cả nếu như ta có nhận một nhiệm vụ khuất phục thì ta cũng sẽ chỉ hoàn thành nó nhanh chóng và dành phần lớn thời gian ở Nazarick như thường."

Ainz vỗ nhẹ lên cái đầu khổng lồ của Hamsuke.

"Chúng ta cũng cần phải rèn luyện ngươi để còn trang bị vũ khí và giáp."

"Thần luôn luôn chăm chỉ tập luyện! Những người lizardman đó đã dạy thần rất nhiều, chủ nhân. Sớm muộn gì thần cũng sẽ thậm chí có thể dùng một đòn tấn công quyết định."

"Nếu ngươi có thể dùng võ thuật thì điều đó sẽ thật hoàn hảo. Vậy còn người đồng đội luôn tập luyện cùng với ngươi? Ngươi có nghĩ rằng hắn ta cũng có thể sử dụng võ thuật?"

"Anh chàng đó? Anh ta không nói nên thần cũng không biết. Dù vậy thần cảm thấy rằng anh ta vẫn còn một chặng đường dài để làm được như vậy."

Ainz cũng không nghĩ rằng 'nó' có thể nói được. Khả năng nó có thể dùng võ thuật là gần như không. Đấy là một thí nghiệm. Nếu Death Knight của Ainz có thể học được những kĩ năng thuộc nhóm chiến binh, kế hoạch sẽ được thay đổi ngay lập tức. Nếu nó có thể mạnh lên nhờ luyện tập thì đó có thể sẽ là việc cần được ưu tiên nhất.

"Undead không cần ngủ hay nghỉ. Do nó có thể luyện tập liên tục, đáng lẽ nó đã phải học võ thuật nhanh hơn Hamsuke. Nhưng do nó vẫn chưa học được bất kì cái gì, đây có vẻ như là một thất bại."

"Chủ nhân xin hãy đợi! Anh ta cũng đang rất cố gắng! Ngày qua ngày, kể cả khi vị vua này đã ngủ.... Thần cầu xin ngài đừng giết anh ta!"

"...Ai nói gì về việc chém giết? Ngươi nghĩ ta là loại sinh vật độc ác như thế sao?"

"Đúng vậy? Không ai trên thế giới này có thể rộng lượng như ngài, Ainz-sama! Ngài thậm chí còn tha mạng cho một sinh vật yếu ớt đáng thương như ngươi."

Những lời nói lạnh giá đón bay ra từ Narberal, người đang cưỡi theo sau, và toàn thân Hamsuke run lên.

"-Nabe, chúng ta đang sắp tới E-Rantel, nên hãy gọi ta là Momon."

"Tuân lệnh."

"Và Hamsuke và một phần quan trọng trong kế hoạch củng cố Nazarick... Hãy đảm bảo rằng ngươi đối xử phù hợp với những kẻ làm việc cho Nazarick. Hãy để ta nhắc lại cho ngươi rằng Hamsuke không phải là người duy nhất ta đang nói đến."

"Vâng! Thần xin lỗi."

Anh cũng muốn bảo cô ngừng gọi con người bằng những cái tên như " tích" hay là "rệp", nhưng cô không nghe và anh đã hoàn toàn từ bỏ cố gắng. Nếu đó là cài đặt của Narberal Gamma để vô tình gọi con người những cái tên như vậy thì anh không muốn dẫm đạp lên công sức và sự tận tình của các đồng đội của anh.

"Giờ, đi thôi."

"Đã hiểu!"

Hamsuke bước về phía trước với Ainz trên mình.

Vô số người đang đứng thành hàng trước cánh cổng. Đi vào thành phố nghiêm ngặt hơn nhiều việc đi ra và tất cả hàng hoá đều được lục soát cẩn thận. Do đó , những tay bán rong hay các thương thân lang thang sẽ thường phải mất một lúc mới tới được lượt mình để kiểm tra.

"Có vẻ như nó sẽ mất khá lâu..."

Trong hàng có rất nhiều Mạo hiểm giả cũng với một nhóm trang bị vũ trang trông như những mạ hiểm gia. Narberal khẽ hỏi trong khi Ainz đang đứng sau họ

"Momon sam-san, liệu chúng ta có thể đi lên trước không?"

Cô ấy nói đúng. Khi Ainz lần đầu đến, anh đã phải trải qua những cuộc kiểm tra kĩ càng và phiền phức này, nhưng khi anh càng trở nên nổi tiếng, những cuộc kiểm tra trở nên đơn giản hơn và giờ đây anh đã có giấy vào cửa miễn phí. Không chỉ vậy, họ thường để anh đi vào trước những người khác.

Điều này không phải do 'Darkness' đặc biệt, mà tất cả những mạo hiểm giả cấp mithril đều được đối xử như vậy. Đây là để đảm bảo rằng họ không làm mất lòng hay gây cản trở cho những người được gọi là 'Vũ khí bí mật của thành phố'.

Họ đáng lẽ nên miễn cả phí vào cửa cho chúng ta luôn...

Nó chỉ là một lượng nhỏ trong số tiền anh kiếm được thông qua việc mạo hiểm nhưng đây là nguồn tiền số một dành cho Nazarick. Dẫu vậy, anh không tính đến việc sử dụng [Flight] để bay qua tường .

Momon là một anh hùng. Do vậy___

"Chúng ta sẽ không cắt hàng...Trừ khi đó là một trường hợp khẳn cấp hay một việc gì đó cần phải được xử lí nhanh chóng."

Narberal đáp bằng một cái cúi đầu trong khi Ainz đờ đẫn nhìn về phía trước trên lưng Hamsuke.

"Cái hàng này dường như không di chuyển..."

Cả hàng đang đứng khững lại, như thể có một vụ tắc nghẽn giao thông trên đường

"Cái gì kia...? Họ đang kiểm tra một chiếc xe ngựa....kiểm tra nó một cách rất cẩn thận. Không, họ chỉ vây quanh và không kiểm tra nó. Họ tìm thấy thứ gì đó trái phép sao ? Xin lỗi."

Ainz hỏi người đàn ông trông có vẻ cộc cằn đứng trước mình

"Ah, vâng, có chuyện gì vậy?"

"Không cần phải tỏ ra bối rối. Chỉ là hình như hàng đang không di chuyển nên ta đang tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng tôi có một một cô gái trẻ đi về phía điểm kiểm tra với một vài binh lính. Và rồi đột nhiên-"

Cho dù đã nghe qua sơ lược, anh vẫn khó có thể nắm bắt được chi tiết. Ainz vươn đầu ra và nghe về phía điểm kiểm tra. Khi nghe cẩn thận, anh có thể nghe thấy một tiếng quát lớn.

Sự tò mò của Ainz trỗi dậy.

Khi anh lần đầu đến E-Rantel, anh cũng bị hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng rồi cuối cùng anh có thể vào dễ dàng. Anh gần như có cảm giác rằng lính canh khá thân thiện với nhữn dâng thường như mạo hiểm giả hay du khách. Có thể họ có một lí do thật sự đằng sau việc thân thiện với anh, nhưng cô gái nhà quê kia đang phải trải qua những cuộc tra hỏi như thế nào vậy?

Bởi bản thân cấp adamantite của anh là chung ở mọi nơi nên có rất ít thành phố không cho Momon vào. Nên Ainz muốn biết họ hỏi cô ta cái gì. Trong tương lai, anh có thể cần phải xâm nhập vào một thành phố không phải với tư cách là mạo hiểm giả cấp adamantite Momon. Để tránh bất kì rắc rối có thể xảy ra lúc đó, anh cần phải chuẩn bị.

"Đợi đây, ta sẽ đi kiểm tra."

"Thần sẽ đi với ngài."

"Không cần. Ta sẽ đi nhanh thôi."

Tất cả những binh lính nhìn thấy Momon đều phải thốt lên trong ngạc nhiên. Ở E-Rantel, không ai không biết đến mạo hiểm giả cấp adamantite, Momon.

Ainz đặc biệt chú trọng đến việc ra dáng vẻ tự tin khi anh tiến về phía điểm kiểm tra. Bên trong có một Magic caster đang lo sợ, một người lính và một cô gái nhà quê đang ngồi trên ghế.

"Chúng tôi muốn vào thành phố càng nhanh càng tốt...nhưng có chuyện gì vậy?"

"Uwaaah!"

Hai người đàn ông hét lên trong kinh ngạc y hệt như binh lính bên ngoài còn cô gái nhà quê nhìn về phía anh với vẻ mặt ngờ nghệch.

"M-Momon-sama! Tôi xin lỗi!"

"Anh đang làm...Hm? Cô ta là...?"

Đó là một gương mặt quen thuộc. Anh cảm giác như thể anh đã gặp cô ta trước đó và lục trong não mình-cho dù anh không có- thông tin về cô.

"Vâng ! Chúng tôi đang kiểm tra cô gái đáng nghi này nên hơi mất thời gian chút. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ngài, Momon-sama-"

Ainz nhớ được tên cô gái trong khi nghĩ rằng giọng của người đàn ông khá làm xao lãng.

"-Enri, Yeah, cô là Enri Emmot, đúng không?"

"Uh, tôi xin lỗi nhưng anh là ai....Ah, đúng rồi. Anh đã từng đến ngôi làng với Enfi. Tôi không nhớ đã nói chyện với anh....Anh đã nghe tên tôi từ Enfi sao?"

Ainz vô tình khựng lại.

Người gặp Enri là Magic caster đeo mặt nạ, Ainz Ooal Gown. Ngay bây giờ, anh là mạo hiểm giả cấp adamantite trong bộ giáp đen, Momon.

Chết tiệt! Mình thốt lên mà không suy nghĩ. Crap, mình cần pảhi nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Nếu cô ta đang tìm mình-không , tìm Ainz Ooal Gown, có chuyện gì sao ? Mình cần nghe chi tiết cụ thể.

Xét theo những gì cô vừa nói thì hình như cô chưa phát hiện ra thân phận thực sự của anh, nhưng anh vẫn cần tính đến khả năng rằng anh đã bị phát hiện. Kể cả nếu như cô không thể thấy rằng Ainz và Momon là cùng một người bằng cách giọng nói từ nhiều tháng trước và giọng nói vừa phát ra từ cái mũ bảo vệ lúc nãy thì cẩn thận cũng không mất gì.

Ainz vẫy tay gọi Magic caster lại. Magic caster chắc sẽ biết rõ tình tình hơn người lính.

Anh đưa Magic caster ra ngoài điểm kiểm tra, đủ xa để không ai khác có thể nghe thấy cuộc đối thoại.

"Thì...Cô ấy là bạn của một người bạn của ta. Liệu anh có thể nói với ta chuyện gì xảy ra không?"

Về cơ bản thì đó không phải là một lời nói dối bởi Nfirea là người quen của cả Ainz và Momon.

Magic caster mở to mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt anh giống như đang kinh ngạc, nhưng nó có hơi khác. Nó có thể được so sánh như những sợi chỉ nối với nhau. Nó trông như anh ta đã giải mã được một bí ẩn.

"Vậy sao...Tất nhiên..."

Dù muốn bảo Magic caster dừng việc tự nói với bản thân, Ainz đợi anh ta lên tiếng.

"Tôi tưởng cô ta là một cô gái nhà quê giản dị, nhưng cô ta đang mang theo mình một vật phẩm ma thuật cực mạnh với hình dáng của một cái tù và. Nên tôi đang định tìm hiểm xem là thế nào cô ta có thể sở hữu một vật phẩm mạnh đến vậy trong số những thứ khác"

"Nó là kiểu từ và gì? Và tác dụng của nó?"

"Tác dụng là-"

Ainz nhìn lên trời sau khi đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh muốn né tránh khỏi tình hình này bởi anh chính là người đã đưa vật phẩm đó cho cô.

Anh đã trao vật phẩm đó cho Enri để cô tự bảo vệ bản thân, mà không biết rằng vật phẩm như vậy là bất thường trong thế giới này. Anh không thể tưởng tượng rằng nó sẽ mang đến cho cô rắc rối. Anh có thể bao biện, nói rằng đấy không phải là lỗi của anh, những anh vẫn không thể bỏ mặc cô được.

Mình có nên giúp không? Mình không có lỗi, người giữ vật phẩm đó mới phải chịu trách nhiệm...Nhưng sẽ rất rắc rối nếu như vật phẩm đó rơi vào tay người khác. Hơn nữa, nếu cô ta bị bắt....

Nfirea biết Ainz và Momon là cùng một người. Nếu anh ta nghe được chuyện này từ cô sau đó, anh ta sẽ nghĩ rằng Ainz đã bỏ rơi cô.

Việc đó chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề......Mình không quan tâm chuyện gì xảy ra tới những con người vô dụng khác, nhưng cậu ta có giá trị. Có một câu nói rằng ' Hãy biến chướng ngại vật thành cơ hội'. Nếu mình giúp cô ta, Nfirea sẽ cảm kích và mình có thể dùng sự biết ơn đó để trói buộc cậu ta lại.

Ainz nói với giọng mà anh cho rằng nghe có vẻ sáng suốt

"Không cần phải lo về nó. Tôi biết rõ con người cô ấy ra sao. Cô ấy chắc chắc không phải một người sẽ gây rắc rối. Liệu anh có thể làm vậy không?"

"Tất nhiên. Nếu đấy là người quen của Momon từ 'Darkness' thì ngay cả một tên tội phạm cũng có thể tư do vào thành phố nếu như ngài bảo đảm cho hắn."

"Vậy sao. Vậy thì ta xin lỗi khi phải nhờ anh việc này, nhưng xin hãy để cô ấy vào. Và ta xin lỗi thêm lần nữa, nhưng liệu anh cũng có thể cho chúng ta, 'Darkness', vào không?"

__________

Ainz trở lại chỗ Narberal và Hamsuke cùng với giấy thông hành.

"Ta đã có giấy thông hành. Giờ hãy đi vào thôi"

Anh đi ngang qua những người đang đứng trong hàng khi đang cưỡi trên lưng Hamsuke. Anh thu hút sự chú ý của những người đang đứng chờ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ giáp đen, những thanh kiếm khổng lồ, Hamsuke và Narberal, họ quay đi như thể họ đã chấp nhận điều đó. Họ hiểu rõ sự khác nhau về địa vị giữa họ và Ainz.

Anh tiến vào E-Rantel trong khi nhận những cái cúi chào kính cẩn từ những người lính.

"Nabe, ta có việc cần nhờ ngươi."

"Thần sẵn sàng nhận lệnh."

Nó hơi khó coi cho một người đồng đội cùng mạo hiểm thể hiện những dấu hiệu của lòng trung thành ngay giữa lòng thành phố, nhưng Ainz biết rằng nói cũng vô ích, nên anh tiếp tục.

"Một cô gái tên Enri chốc nữa sẽ đi qua cánh cổng với một cái xe ngựa. Hãy đi và thận trọng hỏi cô ta vì sao cô ta lại ở E-Rantel."

Tiếp theo, Ainz tìm một chỗ để che dấu bản thân. Việc này là để tránh phải tiếp chuyện với Enri về sau.

Anh nhìn xung quanh và quyết định rằng chồng hộp gỗ gần đó là đủ cao để anh trốn đằng sau và ra lệnh cho Hamsuke đi tới đó. Những người lính đang làm việc sau chồng hộp ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất chợt của Ainz và Hamsuke.

"Các binh sĩ, liệu tôi có thể xin chút thời gian của các anh không? Tôi đang tò mò không biết thứ gì bên trong những cái hộp này."

Ainz xác nhận rằng anh không thể bị nhìn thấy từ cánh cổng và hỏi những người lính. Thực tế là anh không hứng thú với mấy cái hộp gỗ, nhưng chỉ hỏi bởi anh không muốn bị đá ra ngoài như một trở ngại.

"Ah, vâng, đây là một vinh dự khi được Momon của Darkness để ý. Đây là một loại rau tên là 'kinshu' đến từ Grandel. Đây là-"

Ainz đáp lại bằng 'Vậy sao' hoặc 'Thú vị đấy' tới những người lính đang nhiệt tình giải thích. Những câu đáp của anh không thành thực, nhưng người lính lờ nó đi và tiếp tục. Sau khi Ainz đã họ được một chút về cách nấu kinshu, Nabe xuất hiện đằng sau anh.

"-Ta xin lỗi vì đã cắt ngang. Những lời giải thích của anh rất hữu ích, nhưng đồng đội của ta đã quay trở lại nên xin hãy thứ lỗi."

Ainz nói với người lính và rời đi trên lưng Hamsuke

"Vậy cô ta nói gì?"

"Cô ta đầu tiên muốn thần chuyển lời cảm ơn của cô ta đến Momon-san. Cô ta có ba mục tiêu. Một là bán những thảo dược cô ta thu thập được, hai là kiểm tra xem liệu có ai ở đền thờ muốn nhập cư và ba là muốn đi đến Công Công hội mạo hiểm giả."

"Công Công hội mạo hiểm giả? Cô ta muốn gửi nhiệm vụ gì?"

Thần xin lỗi, thần không thể hỏi cô ta về điều đó. Liệu thần có cần tìm và đập cô ta cho đến khi cô ta tiết lộ không?"

"Không, đừng làm vậy. Chúng ta dù gì cũng cần phải đến Công Công hội mạo hiểm giả. Chúng ta có thể tìm hiểu ra thông qua công hội."

Đó có lẽ không phải là thứ gì như muốn trực tiếp cảm ơn Ainz Ooal Gown. Nếu là như vậy, Lupusregina nên thăm ngôi làng thường xuyên-

"Nói đến chuyện này, Nabe, ngươi có nhận được bất kì báo cáo đặc biệt nào từ Lupusregina không?"

Ain cau mày- cho dù anh không có bất kì da trên mặt-khi anh thấy Nabe lắc đầu.

Ban đầu anh định đặt các Shadow Demon tại Làng Carne, nhưng với mục đích xây dựng một quan hệ tốt với họ, anh đã gửi Lupusregina. Anh đã ra lệnh cho cô gửi một bản báo cáo nếu như có bất kì vấn đề xảy ra, nhưng cho đến giờ anh chưa nhận được báo cáo nào cả. Nên anh đã nghĩ rằng không có vần đề gì xảy ra ở bên Làng Carne cho đến giờ.

Báo cáo việc Enri đi đến E-Rantel một mình là không cần thiết, nhưng sự lo lắng bắt đầu đâm chồi như những đám mây bao phủ sâu trong lòng Ainz.

"Ta thường nghĩ Lupusregina là một người chịu khó. Ngươi nghĩ sao, Nabe?"

"Đúng như ngài nói. Mọi người có thể dễ dàng nghĩ cô ấy là không thành thực bởi cách cô ấy nói, nhưng đó chỉ là một vở kịch. Cô ấy là một người hầu gái tuyệt vời với bản tính tàn bạo và nham hiểm."

Gọi ai đó là tàn bạo và nham hiểm khó có thể coi là một lời khen. Ainz liếc về phía khuôn mặt của Nabe để chắc chắn rằng cô không nói vậy bởi cô không coi trọng Lupusregina, nhưng anh chỉ nhìn thấy sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

" Vậy giờ chúng ta tiến về phía Công hội mạo hiểm giả sao, chủ nhân?"

"Tất nhiên. Ngươi biết chỗ đó, phải không? Giờ thì, Nabe, nhảy lên đằng sau đi. Không cần phải lấy 'Statue of Animal: Warhorse' ra lần nữa đâu"

Ngay khi Ainz nắm tay Narberal và kéo cô lên, Hamsuke về phía trước như thể nó đã đợi sẵn. Ainz khôn còn cảm thấy xấu hổ khi cưỡi Hamsuke đi xung quanh thành phố. Anh lại cảm thấy thích thú cái cách anh có thể nói và ra lệnh cho nó. Nó giống như đi trên một cái taxi.

Công hội mạo hiểm giả hiện lên trong tầm mắt, cùng với hình ảnh Enri tiến vào cùng với xe ngựa của mình.

"...Ta đoán việc này không thể tránh được. Chúng ta sẽ dùng cửa sau. Hamsuke, đi vòng về phía sau."

"Như ngài ra lệnh, chủ nhân."

Thông thường, mạo hiểm giả không được phép sử dụng cửa sau, nhưng mạo hiểm giả cấp adamantite được phép làm gần như bất kì thứ gì họ thích. Dù vậy đây mới chỉ là lần đầu tiên anh sử dụng cửa sau. Lạm dụng đặc quyền chỉ bởi anh đặc biệt sẽ chỉ làm lu mờ thanh danh của anh.

Anh nhờ thư kí hội đầu tiên anh gặp được sau khi đi qua cửa sau dẫn đến chỗ cửa hội. May mắn thay, hoặc không, hội trưởng đang ở trong phòng của ông ấy.

"Oh, Momon! Chào mừng!"

Hội trưởng, Ainzack, chào mừng anh với hai tay dang rộng. Ông nắm lấy Ainz như vậy và ôm anh. Việc này không hề gì bởi anh anh đang mặc áo giáp và mũ bảo vệ, nhưng nếu như anh mặc quần áo mỏng thì đây là một kiểu ôm nồng thắm mà anh muốn tránh do nhiều hơn một lí do. Có một cái vỗ nhẹ sau lưng trước khi hội trưởng chậm rãi tách ra.

"Nơi đây thật cô đơn bởi gần đây anh đã không ghé qua. Giờ thì xin mời ngồi. Chúng ta sẽ nói chuyện một lúc trong khi đợi những thành viên khác đến cho buổi họp."

Hội trưởng chỉ tay về phía cái ghế đi văng với vẻ mặt như đang đón tiếp một người bạn cũ.

"Cảm ơn."

Sau khi Ainz đã ngồi xuống, hội trưởng ngồi bên cạnh anh. Khoảng cách giữa hai ngắn đến ngột ngạt, với đầu gối hai người chút nữa đã chạm vào nhau.

"Momon, chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Liệu giờ ta có thể nói chuyện thoải mái với nhau được không ?"

"Không, lễ nghi vẫn là điều cần thiết kể cả giữa những người bạn. Tôi đã được dạy rằng đấy là một thứ rất quan trọng."

Khi anh thực sự đang trong công việc, anh thường đáp cởi mở hơn và thậm chí còn nói chuyện thâm mật để thể hiệm sự gần gũi, nhưng Ainz không có ý định làm như vậy với hội trưởng. Anh đã quyết định rằng đấy là một câu trả lời chính xác để giữ tính hoàn toàn chuyên nghiệp trong quan hệ giữa họ.

Quá dính líu đến một tổ chức sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Là một mạo hiểm giả, mình không muốn liên quan quá nhiều đến một thành phố. Giờ là lúc mình nên tìm một nơi khác. Nhưng trước đó...

Ainz nhìn về phía hội trưởng qua khe hở trên tấm che mặt của mình.

Sao ông ta lại phải ngồi bên cạnh mình? Đấy chẳng phải thường là chỗ của Narberal sao ? Việc ông ta ngồi đấy thật là kì lạ.

Sự gần gũi giữa họ khiến Ainz cảm thấy không thoải mái, và nó khiến anh nghi ngờ giới tính của hội trưởng.

Mình từng nghe từ thủ lĩnh Hiệp hội Ma thuật rằng hội trưởng có một người vợ... hay đấy chỉ là một trò bịp? Cho dù nó chỉ trông như ông ta đang cố muốn tăng cường mối quan hệ với mình....chắc hẳn phải có một đông cơ ngầm đằng sau việc này. Hoặc có lẽ ông ta nghĩ rằng mình làm việc cho một tổ chức khác?

Ainz hoàn toàn không đồng tính..... hay đúng hơn, anh từng là như vậy. Ngoài ra, Suzuki Satoru còn là một fan của ngực bự. Cái đặc tính đấy thậm chí vẫn còn lưu lại trong cuộc đời hiện tại của anh với tư cách là một undead. Thay vì, giả sử là Cocytus, Ainz cảm thấy nhiều ham muốn với Albedo hơn.

Ainz dịch chiếc ghế anh đang ngồi ra xa khỏi hội trưởng và quay sang để anh có thể nhìn thẳng mặt hội trưởng.

"Xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi. Thât ra, tôi đến đây là để nhờ ngài một chuyện. Một người bạn của tôi đã đến Công hội mạo hiểm giả với một yêu cầu. Ngài có thể nói cho tôi biết yêu cầu đó là gì không?"

'Về chuyện đó... ờ thì, theo luật thì chúng tôi không được phép tiết lộ chi tiết."

Ainz hạ thấp đầu, còn hội trưởng vắt chéo hai tay. Ông nhìn lên trần nhà với một vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tôi hiểu" Hội trưởng nói với Ainz "Tôi không thể từ chối yêu cầu của Momon-kun. Giờ thì, liệu cậu có thể nói cho tôi biết tên của người bạn đó?"

"Cô ấy là Enri thuộc Làng Carne-không , tên của cô ấy là Enri Emmot."

"Enri phải không? Giờ thì, xin hãy đợi tôi chút."

Một lúc sau, hội trưởng quay trở lại căn phòng, theo sau bởi một nhân viên tiếp tân anh đã thấy trước kia. Toàn thân cô ta cứng nhắc như thế nó được làm từ băng, và cô tiến vào căn phòng một cách thiếu tự nhiên.

" Xin thứ lỗi cho sự quấy rầy, Momon-sama!"

Đây là lần đầu tiên Ainz thấy một ai đó di chuyển ngượng ngạo đến vậy, giơ tay phải cùng với chân phải. Cho dù anh đang nghĩ "Wow, điều này thật...đáng buồn" hay "Liệu cô có cần quá cứng nhắc như vậy không?", anh vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết và gật đầu một cách thông thái. Việc cần phải giữ vững phẩm giá của mình là một gánh nặng với những người đạt đến cấp adamantite.

"Cô ấy đã nghe yêu cầu đến từ Enri thuộc Làng Carne. Sẽ tốt hơn nếu anh hỏi cô ta trực tiếp. Xin mời, hãy hỏi cô ấy bất kì thứ gì anh cần biết."

"Về việc này...thì-không, trước đó, hội trưởng, xin hãy bảo cô ấy ngồi xuống. Tôi không phải chủ căn phòng này, nhưng dù vậy..."

"Không! Việc đó sẽ vượt quá quyền hạn của tôi! Tôi sẽ đứng, xin cảm ơn rất nhiều!"

Với Suzuki Satoru, anh cảm thấy không đúng khi để người ta đứng khi anh ngồi. Tuy nhiên, với Ainz Ooal Gown, người trị vì Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick... điều đó không thành vấn đề chút nào. Nhờ thế mà anh có thể dễ dàng xử lí nhữn sự khác biệt giữa một thủ lĩnh và một người đi theo. Có vẻ như việc tập luyện hàng ngày của anh đã không là uổng phí. Quả thật, anh có cảm giác như anh đã dần tăng thêm tổng kinh nghiệm của mình.

...Cần bao nhiêu XP nữa để mình có thể lên cấp nhỉ?

"Vậy sao? Vậy thì hãy bắt đầu. Xin hãy nói tôi biết, thật chi tiết, về yêu cầu cô ấy đưa ra. Bởi vì việc này rất quan trọng, tôi mong rằng sẽ không có điều gì bị bỏ sót."

"V-vâng!"

Mồ hôi chảy từng giọt trên trán cô nhân viên tiếp tân.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không, việc là..."

Ánh mắt của cô nhân viên tiếp tân đảo lên xuống.

"Tôi đang hỏi sai câu hỏi sao? ...Có vẻ như vậy. Vậy thì cho tôi hỏi, liệu đấy có phải yêu cầu tìm kiếm ai đó?"

"Không, nó không phải như vậy.."

"Ah, vậy nó như thế nào? Hay nó không phải là một yêu cầu?"

"...Thực ra, nó giống với việc hỏi ý kiến cho một yêu cầu trong tương lai hơn. Nó liên quan tới những con quái vật tên là Khổng lồ phía đông và Mãng xà phía tây, những con quái vật cùng đẳng cấp với Hiền vương rừng xanh mà Momon-sama đã thuần phục. Đấy,er ,là tất cả, tôi nghĩ vậy"

Momon nghĩ rằng nếu tỏ vẻ trực tiếp và ép buộc thì sẽ chỉ làm kinh hãi cô nhân viên tiếp tân, và tiếp tục hỏi.

"Vậy thì, liệu đây có trở thành một vấn đề trong tương lai không?"

"K-không! T-tôi không biết rằng cô ấy là một người bạn của Momon-sama! Nếu tôi biết thì tôi đã hỏi thêm chi tiết từ cô ấy! Đó là sự thật!"

Hình ảnh cô nhân viên tiếp tân sắp chảy nước nước mắt làm Ainz lo lắng. Liệu một người với ít khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân như vậy có thể làm tiếp tân?

"-Hội trưởng..."

"..Thứ lỗi cho tôi, tôi đã không dạy dỗ thuộc cấp của mình cẩn thận"

"Nhưng, không ! Đó là luật lệ của hội!"

Sau khi nghe hai người họ, Ainz nhận ra rằng có thể họ đã có ấn tượng sai lầm. Họ nghĩ rằng do Enri và Ainz biết nhau, Ainz đã có thể nhận yêu cầu đó miễn phí, nhưng là một cách để giữ thể diện cho Công hội, Enri đã yêu cầu thông qua công hội.

Nhưng nhân viên tiếp tân lại đối xử lạnh lùng với Enri và đuổi cô đi bởi vấn đề tiền bạc. Họ đang cãi nhau xem ai chịu trách nhiệm cho việc từ chối bạn của một mạo hiểm giả cấp admantite.

Nhưng.....theo luật lệ của hội, chẳng phải đó là việc nên làm?

Ainz hướng ánh mắt không tám thành về phía hội trưởng, người đang phạt nhân viên tiếp tân.

Nghĩa vụ của một cấp trên là phải bảo vệ thuộc cấp của mình khi họ mắc lỗi. Hay có lẽ ông ta đã diễn cảnh mắng cô trước mặt một khách hàng để lấy sự cảm thông cho cô? Quả là một kĩ năng bậc thầy... trông có vẻ như ông ta đang rất nhập tâm.

Với Ainz, nhân viên tiếp tân đã làm đúng. Hội trưởng có lẽ cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, dù đó là việc Ainz đi vào qua cửa sau hay việc anh gặp hội trưởng, tất cả đều sẽ được tha thứ bởi anh là một mạo hiểm giả cấp adamantite. Đó là bởi những mạo hiểm giả cấp adamantite đáng được giữ lại.

"Nhưng tôi thực sự không biết!"

Với nhân tiếp tiếp tân sắp chảy nước mắt, Ainz chen vào với những lời nói nhẹ nhàng.

"Cô đã không sai."

Đôi mắt của nhân viên tiếp tân mở to trong sự ngạc nhiên, và những giọt nước mắt tích tụ cuối cùng đã tràn xuống.

"Việc tuân theo luật lệ của tổ chức là rất quan trọng. Trong khi có những thời điểm chúng nên được linh hoạt, tôi sẽ không thù cô bởi việc này."

"Cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn ngài rất, rất nhiều!"

"Cho dù việc này có thể sẽ rất rắc rối, xin hãy kể cho tôi từng chi tiết của yêu cầu của cô ấy. Đây không phải là một sự chấp thuận chính thức cho yêu cầu đó, nhưng nói đúng hơn thì việc này sẽ giúp tôi dễ dàng hành động hơn khi tình hình xảy đến."

"Tôi hiểu! Tôi sẽ lấy thông tin chi tiết từ cô ấy ngay bây giờ! Vậy thì xin thứ lỗi!"

Nhân viên tiếp tân rời khỏi căn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể , như thể một cơn lốc vừa chạy qua

"..Kể cả nếu như ngài muốn lấy sự cảm thông từ tôi, xin hãy đừng mắng những người vô tội. Việc này khiến tôi khó chịu."

"...Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể làm gì qua mắt được anh, Momon-kun."

Câu đáp thật lòng của hội trưởng đã nói với Ainz rằng giả thiết của anh là chính xác.

Có vẻ như những mánh khoé của những người làm công ăn lương Nhật Bản có thể dùng ở bất kì đâu. Giờ thì câu hỏi là-

Hình ảnh Lupusregina hiện lên trong đầu Ainz.

Sao Lupusregina lại không biết đến những con quái vật mà một cô bé nhà quê như Enri có thể nhận thấy? Liệu đây là một sự thất bại trong việc gây dựng mạng lưới thông tin? Mình cần tìm hiểu về điều này.

Mình cần sớm trở về Nazarick. Ainz nghĩ trong khi đang đợi báo cáo của nhân viên tiếp tân.

♦ ♦ ♦

Nazarick, 16:41

Một Lupusregina lo sợ tiến vào văn phòng của Ainz. Sự lo âu và sợ hãi đến từ việc bất chợt bị triệu hồi lộ rõ trên vẻ mặt của cô. Bên trong văn phòng là Lupusregina, cô hầu gái thường Sixth, hầu gái chiến đấu Narberal, Aura, người am hiểu rừng núi nhất, những Eight Edge Assassin trên sàn, và chủ nhân của căn phòng, Ainz

Nhân tiện nói, Albedo vẫn đang bị cấm túc.

Lupusregina vừa định quỳ xuống trước mặt Ainz thì anh cắt ngang cô lại.

"Lupusregina, liệu có điều gì ngươi đang giấu ta không?"

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh tự hỏi liệu cô ấy suy cho cùng thực sự không biết về nó hay không. Ainz quyết định nhắc lại những gì anh đã nghe được về Khổng lồ phía đông và Mãng xà phía tây từ Công hội mạo hiểm giả. Tuy nhiên, khi Lupusregina trông có vẻ như đã biết việc này từ lâu trước , tâm trạng của Ainz lập tức thay đổi. Anh thở ra một hơi dài và to.

"Vậy là ngươi đã biết về chuyện này?"

"Vâng. Về việc đó-"

"Đồ ngốc!"

Tiếng hét vang như sấm của Ainz, tràn ngập sự tức giận, dường như làm rung chuyển cả căn phòng. Trong khi những người khác lùi lại như thế thân xác họ thực sự bị đánh phải, Ainz cảm thấy như có thứ gì đó kiềm hãm cảm xúc của anh lại, nhưng kể cả sau khi đỉnh điểm của cơn thịnh nộ đã bị cắt bỏ, cơn giận của anh lại dâng lên lần nữa, và anh không có cách nào để kiểm soát nó.

"Sao ngươi không báo cáo việc đấy cho ta? Liệu ngươi muốn lừa dối ta?"

"K-không! Thần không dám!"

"Vậy tại sao? Tại sao không chút thông tin nào về việc này đến tai ta !! Lí do cho việc này là sao ?"

"B-bởi thần nghĩ rằng nó không quan trọng, n-nên thần không báo cáo..."

Vì lí do nào đó, hình ảnh cô hầu gái chiến đấu run sợ liếc mắt nhìn lên phía anh chỉ khiến anh nóng giận thêm.

"Lupusregina Beta! Ta thực sự rất thất vọng về ngươi!"

Lupusregina không phải là người duy nhất sững người bởi câu nói đó. Nabe và Sixth đang run rẩy, và những Eight Edge Assassins trên trần nhà dường như cũng đông cứng lại

"Ta giao cho ngươi nhiệm vụ quản lí ngôi làng đó, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể làm bất kì điều gì ngươi thích! Ngươi được dặn phải báo cáo những gì xảy đến với ngôi làng, tất cả mọi thứ, vậy chuyện này là sao!"

"Đó là..."

Mặt Ainz nhăn lại khi anh nhìn xuống phía Lupusregina, người không thể trả lời anh. Đây là một lỗi lầm không thể tha thứ cho một người làm;không, cho bất kì ai. Những điều luật này là hiển nhiên cho bất kì ai làm kinh doanh, hay đúng hơn, cho bất kì ai làm việc trong xã hội: "Báo cáo, Trao đổi, Bàn luận". Báo cáo những gì mình học được. Trao đổi rõ ràng với những người khác. Bàn luận những vấn đề họ tìm được. Chúng được coi là xương sống của những hoạt động trong một công ty, và chúng rất quan trọng

Nếu cô ta thậm chí không thể làm được điều đó, mình không nghĩ mình có thể tha thứ cho cô ta từ góc nhìn của một người lãnh đạo...không...

Khi anh nhìn phía Lupusregina đang sợ hãi, Ainz không thể không nghĩ rằng anh một phần cũng có lỗi. Những lỗi lầm này chỉ có thể xảy ra nếu như cấp trên thiếu tin cậy và không thể quản lí thuộc cấp tử tế

"... Lupusregina, ngươi có biết về giá trị của Làng Carne với Nazarick?"

"Hah? Không...Vâng, thần Ainz-sama bảo ngôi làng đó rất có giá trị..."

"Không, không, ý ta là ngươi, bản thân ngươi, cảm thấy điều gì đáng giá từ ngôi làng đó?"

"T-thì, ở đấy có rất nhiều đồ chơi,và..."

"Ah, ra vậy. Vậy thì.... Ta xin lỗi. Đây là lỗi của ta. Ta đã đi quá xa. Xin hãy thứ lỗi cho ta."

"N-ngài đang nói cái gì vậy? Đây là một sai lầm ngu xuẩn của thần!"

"Do chuyện đã thành ra vậy, hãy nhớ cần phải cẩn thận lần sau. Giờ thì, ta sẽ giải thích một lần nữa, nên hãy thật chú ý. Ngôi làng đó rất đáng giá với chúng ta. Đặc biệt là cậu bé đó, Nfirea, và bà cậu Lizzie. Họ rất quan trọng với Nazarick."

"Eeh? V-vậy sao?"

"Tất nhiên. Ta đã giao nhiệm vụ chế tạo thuốc hồi phục mới cho hai người họ."

"Ah, đúng-đúng rồi ! Thần có một thứ cần cho Ainz-sama xem!"

Lupusregina gần như hét lên ở đoạn cuối, mặt cô tái đi. Cô lấy ra một lọ nước màu tím và Narberal, người đứng gần cô nhất, cầm lấy nó và đưa lên cho Ainz.

"Đây là..."

Ainz nhìn lọ nước qua ánh sáng.

"V-vâng! Đây là thuốc hồi phục mới của Nfirea!"

Cơn giận của Ainz lại nổi lên lần nữa, và anh cố hết sức để dập nó đi.

"Nếu cậu ta có thể tạo ra cái này thì sự quan trọng của gia đình đó lại một lần nữa tăng lên."

Ainz khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt lơ mơ của Lupusregina.

Thứ thuốc hồi phục màu tím Nfirea tạo ra đã sử dụng rất nhiều vật phẩm cung cấp bởi Nazarick. Điều quan trọng nhất là dù không sở hữu bất kì kĩ năng chế tạo thuốc hồi phục của Yggdrasil, họ đã có thể sử dụng nguyên liệu từ Yggdrasil để chế tạo ra một thứ khác ngoài thuốc hồi phục màu 'xanh' của thế giới này hay thuốc hồi phục màu 'đỏ' của Yggdrasil.

"Để bắt đầu, thuốc hồi phục ở thế giới này là màu xanh. Nhưng những thuốc hồi phục mà ta biết là màu đỏ. Đáng tò mò, các ngươi nghĩ vậy không?" Ainz nói lan man.

Những kiến thức và năng lực của YGGDRASIL có thể áp dụng được trong thế giới này. Từ những thiên thần mà anh đã gặp, cho đến sự tồn tại rõ ràng của những WI, khả năng rất cao là những người chơi đã từng ở đây trong quá khứ. Nếu vậy, tại sao thuốc hồi phục lại không màu đỏ như ở YGGDRASIL? Có ba khả năng. Thứ nhất, sự sụp đổ của một đất nước có thể đã dẫn đến sự thất lạc của những kĩ thuật chế tạo thuốc hồi phục. Những kĩ thuật đó chắc hẳn khá phổ biến, và chỉ có sự huỷ diệt của cả một đất nước mới có thể xoá sạch chúng.

Lí do thứ hai có thể là Nfirea đơn giản không biết về những kĩ thuật đó bởi chúng vẫn chưa được truyền bá đến những nước xung quanh đây. Có lẽ những nước ở xa hơn đang sử dụng thuốc hồi phục màu đỏ. Suy cho cùng, ở Nhật Bản, cùng một loại súp có thể trông rất khác nhau nếu như chúng được chuẩn bị ở những vùng khác nhau trên đất nước. Lí do thứ ba là sự tối ưu hoá: là những thuốc hồi phục như trong trò chơi sẽ cần đến những nguyên liệu trong trò chơi. Có lẽ những nguyên liệu đó khó tìm ở đây, hoặc chúng không hề có sẵn, và đó là lí do tại sao chỉ có thuốc hồi phục màu xanh có thể làm được từ những nguyên liệu trong thế giới này.

"Nói vậy, ngoại trừ khả năng thứ hai, thuốc hồi phục mà Nfirea làm này-"

Ainz lắc nhẹ lọ thuốc hồi phục màu tím.

"Đây có thể là một cuộc cách mạng kĩ thuật, theo những gì mình biết. Ừ thì, nếu đó là khả năng thứ ba thì đây có thể suy cho cùng chỉ là một sản phẩm thất bại. Sự cố gắng của cậu ta trong tương lai sẽ cho mình câu trả lời."

Ainz mong rằng Nfirea có thể tạo ra thuốc hồi phục như trong trò chơi mà không cần sử dụng nguyên liệu trong trò chơi. Ai biết, có thể cậu ta sẽ tạo ra một loại thuốc hồi phục thứ ba hoàn toàn khác.

"Vậy thì, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta cho thêm nhiều người nghiên cứu việc này?"

Câu hỏi của Narberal khiến Ainz cau mày

"Đấy là một câu hỏi ngu xuẩn, Narberal. Dĩ nhiên, công việc sẽ tiến hành nhanh hơn, nhưng nó rất nguy hiểm. Kiến thức là sức mạnh, và phân phát nó miễn phí là một việc làm ngu xuẩn."

Yggdrasil cũng như thế, nên Ainz có thể tự tin nói vậy.

"Ví dụ, có khả năng là thuốc hồi phục của cậu ta có thể được tinh luyện đến mức nó có thể giết ta chỉ với một đòn. Nếu vậy thì độc quyền thông tin này sẽ an toàn hơn là việc lan truyền nó.... Sẽ là tốt hơn nếu như thuộc cấp không biết, nhưng việc phát triển công nghệ cần phải được nghiên cứu cẩn thận. Điều đó là tương tự với Nfirea và thuốc hồi phục của cậu ta. Dù ta muốn nhốt cậu ta lại trong Nazarick và để cậu chỉ chú tâm vào nghiên cứu và phát triển..."

Điều đó sẽ ngăn chặn việc truyền bá kĩ thuật và cách sử dụng loại thuốc hồi phục này.

"Vậy, vậy thì sao ngài không làm thế?"

Ánh mắt của Narberal dường như muốn nói "Xin hãy ra lệnh cho thần làm vậy" và rồi Ainz đáp lại ngay lập tức.

"Thay vì giam cầm cậu ta và bắt cậu ta làm việc, ta sẽ xây dựng lòng tin của cậu ta với chúng ta như một kế hoạch lâu dài mà sẽ đem nhiều lợi ích tốt hơn cho Nazarick. Demiurge đã phân tích tình hình và kết luận rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng một món nợ nghĩa vụ để xích cậu ta lại -Hm ? Sao vậy, Lupusregina?"

"Thần có một điều vẫn chưa hiểu. Liệu ngài có thể giải thích nó cho một kẻ ngu như thần ? Sao ngài lại đưa lọ thuốc hồi phục cho một người như Brita?"

Ainz không hề biết Brita là ai nếu chỉ với mỗi tên của cô ta. Trong khi cố gắng giữ vẻ ngoài 'bậc thầy biết tuốt'-nhắc đến, là một vẻ mặt trống rỗng- anh sợ hãi cố gắng nghĩ đến một giải pháp.

Liệu có phải lọ thuốc hồi phục đó?

Ainz nhớ lại đêm đầu tiên anh ở E-Rantel. Khi những kí ức hiện lên trong đầu, Ainz cảm thấy cảm kích rằng cơ thể anh không thể chảy mồ hôi.

-Mình nên làm gì ? Mình nên nói gì ?

Nhưng anh không thể giữ yên lặng mãi mãi.

Demiurge! Albedo! Sao các ngươi không ở đây! Không, Demiurge đang ở bên ngoài thực hiện công việc của anh ta, và Albedo thì đang bị quản thúc! Giờ là quá muộn để gọi cô ấy ra!

"-Vậy sao, ngươi thực sự không hiểu?"

"Vâng. Thần xin lỗi cho sự thiếu hiểu biết của mình. Xin hãy soi sáng cho thần"

Vậy đừng hỏi! Ainz muốn hét lên. Tuy vậy, anh không còn lựa chọn nào khác, nên tất cả những gì anh có thể làm là tung xúc xắc và mong điều tốt nhất. Khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, dũng khí dâng lên trong anh.

"Fufu... hahahaha. Dĩ nhiên, đó là một nước đi nguy hiểm mà ngươi, Lupusregina, có quyền được tò mò về nó. Nó đã có thể dẫn đến một diễn biến sự việc mà chúng ta không thể kiểm soát. Tuy nhiên, có một động cơ đằng sau việc chấp nhận những rủi ro như vậy."

"M-một động cơ ? Không phải việc đấy chỉ là để đền bù cho việc làm mất lọ thuốc hồi phục của cô ta sao?"

Lời cắt ngang của Narberal khiến Ainz nuốt lại những gì anh chuẩn bị nói. Bộ não của anh hoạt động ở mức cao nhất, và anh cố gắng nhớ lại cuộc gặp mặt ở E-Rantel đó.

Phải rồi! Lúc đó, mình làm vậy chỉ là để mình không bị coi là một tên keo kiệt! Chết tiệt!

Ainz duy trì cử chỉ bình tĩnh của mình. Bị bắt quả tang, anh phải nói một lời nói dối để bao che cho một lời nói dối khác. Anh cố gắng tập trung những dấu tích của sựu can đảm đang biến mất nhanh chóng trong anh.

"...Đấy là tất cả những gì ngươi nghĩ ta đang làm sao, Narberal?"

"Thần rất xin lỗi!"

"....Không, đây không phải là thứ gì mà ngươi cần phải xin lỗi. Ở thời điểm đó, ta không tự tin rằng kế hoạch của ta sẽ thành công, nên ta đã chọn một lời giải thích đơn giản hơn."

"Vậy thì...mục tiêu thực sự của ngài là gì?"

Trước câu hỏi của Narberal, Ainz há mồm trong một lúc không biết phải nói gì. Nhưng vào thời điểm đó, cảm hứng chợt đến. Với nó làm nền tảng cho sự tự tin của anh, Ainz chuẩn bị nói.

"...Đó là Nfirea.."

Khi Ainz chậm rãi mở mồm, anh nhìn thuộc cấp xung quanh mình. Nếu Demiurge hay Albedo có mặt, họ có lẽ sẽ cắt ngang và nói "Ah, ra là vậy. Quả đúng như mong đợi từ Ainz-sama"

Narberal, mặt khác, chỉ có thể nhíu mày.

"...Nfirea...?"

Ainz khum cằm lại với một tiếng "Umu" thầm. Sự sợ hãi bắt đầu lộ trên khuôn mặt của Narberal và những người khác, bởi vì họ nghĩ dáng điệu nghĩa là "Các ngươi vẫn chưa hiểu, kể cả sau khi ta đã nói đến vậy?". Thật ra, Ainz vô tình tạo tư thế đó do không biết làm gì với tay mình.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Ainz đã phải trải qua sự căng thẳng cực độ và kiệt quệ tinh thần. Giữa hai lực va chạm đó, một cảm hứng hiện lên trong đầu Ainz. Anh không biết nó sẽ nghe như thế nào cho đến khi anh nói ra, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là tiến về phía trước trong khi mò mẫm trong bóng tối.

"...Mm. Ta định thu hút sự chú ý của nhà dược sĩ tên là Nfirea, liệu đó có đủ là câu trả lời? Ta nên nói thế nào...các ngươi sẽ làm gì nếu như ngươi đặt tay lên một loại thuốc hồi phục hoàn toàn khác với những loại thuốc hồi phục ngươi đã thấy trước đó?"

"...Nói về nó với ai đó?"

"Chính xác! Lupusregina, đúng như ngươi nói. Như ta đã dự đoán, Brita mang lọ thuốc hồi phục đến người dược sĩ cô ta tin tưởng nhất. Đó là cách mà ta tiếp cận được với Nfirea."

Nfirea hình như cũng đã nói điều tương tự khi họ gặp ở Làng Carne.

"Ah! Ra là vậy! Ngay từ đầu đó đã là mục đích của ngài!"

"Dường như ngươi đã hiểu ra. Đó là miếng mồi trên móc câu của ta để bắt một bậc thầy giả kim. Cho dù có khả năng là nó sẽ kết thúc ở một nơi xa lạ nào đó và gây ra nhiều rắc rối, việc đó vẫn đáng để thử."

Ainz có thể cảm thấy rằng các cô gái đã hiểu ý mà anh đang cố nói đến.

Mình đã có thể kết nối tất cả các ý lại ...

Vừa khi Ainz định thở dài nhẹ nhõng, bất chợt một câu hỏi không ngờ đến xuất hiện.

"Vậy thì... thần biết rằng mình đang rất bất kính, nhưng liệu thần có thể hỏi thêm một câu hỏi nữa..."

Không, ngươi không được phép. Dừng lại. Xin đấy. Ta van xin ngươi. Đừng hỏi ta bất kì câu hỏi nào nữa.

Ainz đang khóc trong lòng, nhưng khuôn mặt anh vẫn không đổi

"Chuyện gì vậy, Lupusregina? Nếu ngươi có thắc mắc gì, cứ tự nhiên làm sáng tỏ chúng với ta."

"Vâng."

Lupusregina nuốt ực, và với một vẻ mặt nghiêm túc, cô hỏi.

"Có phải Ainz-sama luôn nghĩ xa đến vậy khi lên kế hoạch?"

Làm sao có thế thế được ? Đa phần là anh bịa ra chúng trong tức khắc. Tất nhiên, anh có lên kế hoạch cho tương lai, nhưng kết quả thường xuyên hoàn toàn khác với những gì anh dự tính. Dĩ nhiên, anh không thể nói ra điều này.

Ainz khẽ cười. Đó là một điệu cười đã được tập trước.

"Dĩ nhiên. Ta là người trị vì Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, chẳng phải sao?"

Những tiếng "Ohhh!" vang lên xung quanh anh và Lupusregina mở rộng đôi mắt

"Sao vậy, Lupusregina?"

"Một vị vua thông thái..."

Những lời thốt lên từ Lupusregina khiến Ainz cau mày, và cô tiến một bước lên phía trước. Tuy nhiên, Ainz chặn cô lại

"Không cần phải để tâm. Liệu đó là tất cả những gì ngươi muốn hỏi?"

"Vậy, er, vậy thì, một câu khác. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta để bọn quái vật tấn công ngôi làng, và rồi Ainz-sama sẽ xông đến cứu họ ? Ý thần là, chẳng phải Nfirea và bà cậu sẽ cảm thấy cảm kích Ainz-sama hơn gấp bội phần nhờ đã cứu họ khỏi hiểm nguy? Điều đó sẽ khiến hữu ích hơn....phải không?"

"Ừ thì, đó là một kế hoạch hay, và đáng để tính đến. Tuy nhiên, Nfirea có thể sẽ trở nên quá căm ghét quái vật và không còn sẵn sàng giúp chúng ta... có lẽ sẽ là tốt hơn nếu như chúng ta cũng cứu Enri Emmot."

Làng Carne là một ngôi làng đã được cứu bởi Magic caster Ainz Ooal Gown. Một khi nó vẫn còn giá trị, hiệu quả của phương pháp đó vẫn sẽ là đáng ngờ.

"Với lại, những người quan trọng nhất trong ngôi làng đó là -theo thứ tự từ trên xuống- Nfirea, người cậu ta thích, Enri Emmot và cuối cùng là bà cậu Lizzie. Ngươi bắt buộc phải bảo vệ ba người này bằng mọi giá. Những người khác là có thể thay thế. Nếu cần thiết, hy sinh mạng sống của chúng để bảo vệ Nfirea. Liệu đó là tất cả, Lupusregina?"

"Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều!"

"Nào giờ, Lupusregina. Ta sẽ tha thứ cho ngươi về sai lầm này. Giờ ngươi đã biết được mục đích của ta, đừng mong rằng ngươi sẽ thoát được dễ dàng nếu mắc lỗi lần nữa. Ngươi có hiểu không?"

"Dĩ nhiên!"

"Tất tốt. Giờ đi đi. Hãy cho ta thấy thành quả đủ để thay đổi cách nhìn của ta về ngươi."

Lupusregina cúi chào và đi khỏi căn phòng, theo sát sau là Narberal, người trông giống như một cảnh sát đang áp tải một tên tội phạm. Sau khi hai người biến mất đằng sau cánh cửa, Ainz quay về phía Thủ vệ bên cạnh mình.

"Aura, Khổng lồ phía đông và Mãng xà phía tây, ngươi có biết-"

Đội nhiên, một tiếng hét lớn phát ra từ bên ngoài căn phòng

"Ainz-sama thật tuyệt vời! Mình không thể tin ngài có thể tính xa đến vậy, với độ tỉ mỉ đến thế! Ngài chắc hẳn là một loài quái vật nào đó!"

Giọng nói phát ra qua cánh cửa dày không quá to, nhưng nó đủ để cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Xét việc họ có thể nghe rõ từng từ cô nói, cô ấy đã hét to đến thế nào bên ngoài hành lang vậy ?

"...Liệu chúng ta có cần nhắc cô ấy cánh cửa mỏng thế nào không ?"

"Thần nghĩ cô ấy chỉ là quá bị kích động, có lẽ một cú đấm tốt sẽ làm dịu cô ấy lại-"

Có một tiếng đập phát ra bên ngoài cánh cửa, và rồi là tiếng một vật nặng bị chậm rãi kéo đi

"Aura, ta không nghĩ ngươi cần phải đi nữa. Trở lại chủ đề vừa nãy, hãy cho ta biết những gì được đã tìm được"

"Vâng. Er, thần rất xin lỗi, nhưng thần chưa nghe thấy được gì về Khổng lồ phía đông và Mãng xà phía tây. Sau khi chúng ta đánh với con quái vật cây tên Zy'tl Q'ae, thần đã làm một cuộc rà soát nhanh toàn bộ khu rừng, ngoại trừ những động ngầm thần không kiểm tra. Thần không tìm được bất kì kẻ thù mạnh nào..."

"Ừ thì, nếu chúng chỉ mạnh tương đương Hamsuke, ta hiểu tại sao ngươi không chú ý đến chúng."

Ngay cả một người làm vườn cũng sẽ không biết có bao nhiêu con kiến bò trong khu đất của anh. Nếu họ thường xuyên bỏ lỡ một kẻ thù mạnh, đó chỉ có thể được ghi vào như một phần công việc.

"Thần thực sự xin lỗi. Vậy thì, Ainz-sama, liệu chúng ta có làm việc dọn nhà không?"

"Đó nghe như một ý kiến hay. Chúng ta sẽ loại bỏ những con ruồi khó chịu và đặt khu rừng dưới sự quản lí hoàn toàn của Nazarick."

"Đã hiểu! Vậy thì, thần sẽ cho một vài con thú nuôi của thần đi cùng-"

"Mm, về việc đó, làm như thế dường như khá buồn chán. Ta muốn xem Khổng lồ phía đông và Mãng xà phía tây, những có thể đối đầu với Hamsuke, là những sinh vật như thế nào."

"Vậy thì, liệu thần có nên mang chúng đến đây không?"

"Không, ta sẽ tự mình đi thăm chúng. Nhờ Hamsuke, ta cũng đã tìm được một cách khác để đánh giá đúng giá trị của đồ cổ."

Ainz cười trước vẻ mặt bối rối của Aura.

"Ừ thì tất nhiên đó không phải là tất cả. Ta cũng định đảm bảo rằng Lupusregina đang làm công việc của mình..."

Nazarick, 19:16

Trong đêm tối trong từng, Fenrir nhẹ nhàng chạy mà không tạo chút tiếng ồn. Dù có những nơi có nhiều nhánh cây nhô ra hay được phủ bởi dây leo, chúng không là gì với hai người cưỡi trên nó. Fenrir giống như một linh hồn không có thân thể, không thể làm hại ngay cả nhánh cỏ với những bước chạy của nó. Một trong những kĩ năng của Fenrir là di chuyển nhanh trên mặt đất.

"Ở xa phía trước sẽ là nơi được cho là nơi cư chú của Khổng lồ phía đông theo như báo cáo của thuộc cấp của thần."

Giữa một thảm thực vật dày đặt che hết mọi ánh sáng từ trăng và sao, Aura không nghe có vẻ lo lắng chút nào. Không như thị giác của con người, cô và Ainz có thể nhìn mọi thứ rõ như ban ngày.

"Vậy sao, Khổng lồ phía đông và Mãng xà phía tây, sẽ là rất tham lam nếu mong rằng cả hai bọn chúng đều sẽ ở đó. Ta sẽ để tên Mãng xà phía tây vắng mặt cho ngươi, Aura"

"Okay! Thần sẽ cố gắng! Chúng ta nên làm gì về những kẻ ngốc dám đối đầu với Ainz-sama?"

"Hãy nói chuyện với chúng trước."

Aura quay lại nhìn Ainz với vẻ mặt bối rối.

"Hmmm? Vậy ngài không bắt chúng làm thuộc cấp cho mình sao ?"

"Khổng lồ phía đông và Mãng xà phía tây là những con quái vật bí ẩn. Bắt đầu với một cuộc trò chuyện sẽ tốt hơn. Suy cho cùng chúng cũng là những con quái vật quái không tồn tại trong trò chơi."

"Ainz-sama thật nhân từ."

Aura đang không hề có ý chế nhạo.

"Th-thật sao? Ta chỉ nhân từ với những người ta có thể lợi dụng-và các thần dân của Nazarick....Nếu chúng là những kẻ ngang bằng Hamsuke thì chúng chắc sẽ hữu ích, đó là cách ta nhìn việc này. Những vật phẩm hiếm đáng được sưu tầm."

"Thần đã nghe ngài nhắc đến trước đó, nhưng liệu Hamsuke có thực sự đáng giá đến vậy?"

"Tất nhiên. Với tư cách là một con chuột bạch."

Hamsuke đang trải qua sự huần luyện khắc nghiệt với tư cách là một chiến binh dưới sự giám hộ của Zaryusu. Nhân tiện, một undead được tạo bởi Ainz cũng là một trong số những đệ tử đó. Liệu hai bọn chúng- một con thú và một cái xác- có thể tinh thông những kĩ năng của chiến binh? Nếu undead có thể dạy sử dụng võ thuật được thì tiềm năng chiến đấu của Nazarick sẽ tăng lên đáng kể. Ainz không nghĩ rằng điều đó khả thi, nhưng anh sẽ không bao giờ biết trừ khi anh làm thí nghiệm

"Nó đủ quan trọng để đặt hàng thợ rèn làm một bộ giáp cho nó?"

"Ngươi biết rõ đấy. Đấy là một trong những lí do. Chúng ta sẽ gửi Hamsuke ra chiến trận trong tương lai, nên tăng cường sức phòng thủ là cần thiết"

Nếu cô ta học được võ thuật, Hamsuke có thể sẽ mặt được giáo toàn thân. Tuy vậy, khả năng tránh né và di chuyển sẽ giảm đi nếu bộ giáp được trang bị giay bây giờ...Để giải quyết điều này-

Nếu Hamsuke học võ thuật, nó sẽ cho phép những chuyển động trơn tru hơn, kể cả khi đang mặc áo giáp toàn thân. Nếu chúng ta vẫn còn trong trò chơi-Không, kể cả bây giờ, mình vẫn không thể mặc áo giáp sắt. Xét đến việc này, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đến thành công...Nếu có một Hamsuke khác, chúng ta có thể kiểm tra phương pháp khác...

Xét tổng thể, sự khác nhau chính xác giữa thế giới mới này và những luật trong trò chơi vẫn là một bí ẩn. Demiurge có thể sẽ tìm ra bằng cách thí nghiệm kĩ lưỡng, nhưng Ainz không cảm thấy muốn làm vậy vì một vài lí do.

Ma thuật, một thứ hoạt động ngược hẳn với các định luật vật lý, tồn tại trong thế giới này. Khái niệm không có gì là thật, tất cả mọi thứ đều được cho phép có thể đã được ép vào trong mình...

"Có vấn đề gì sao, Ainz-sama?"

"Hmm? Không, không có gì. Sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Bởi ngài trông như thể ngài đang nghĩ về điều gì đó. Thàn chỉ muốn biết liệu có phải như vậy."

"Ahh, vậy sao ? Chỉ là đang suy nghĩ một vài việc nhỏ nhặt, không quá quan trọng."

"Thần hiểu."

Aura quay trở lại phía trước trong nhẹ nhõm, những sợi tóc vàng mượt của cô đung đưa theo nhịp chuyển động. Ainz chuyển hướng nhìn về tấm lưng mảnh khảnh đó-ở nơi đôi tay anh quấn xung quanh là bờ eo nhỏ nhắn.

Quả là một bờ eo thon gọn. Trẻ con là như vậy.

Bản thân Ainz không có con cái nên anh rất tò mò. Anh vỗ nhẹ lên eo và lưng cô, như để kiểm chứng điều gì đó. Ainz làm rất nhẹ nhàng bởi họ đang trên lưng Fenrir, nhưng Aura vẫn nhảy dựng lên và quay lại theo phản xạ.

"Uwah! Chuyện-chuyện gì vậy Ainz-sama ?!"

Cả mặt cô đỏ bừng lên đến nỗi ngay cả người không có nhìn ban đêm cũng có thể nhận ra

"ahh, không có gì, ta chỉ thấy rằng eo ngươi rất thon gọn. Ngươi ăn uống có đủ không ? Ngươi có thể có trang bị giúp ngươi duy trì mà không cần ăn uống, nhưng ngươi vẫn có thể ăn nếu muốn, phải không?"

"Vâ-vâng. Ăn sẽ không tăng cường được cái gì, nhưng thần vẫn ăn uống đảm bảo."

Trong trò chơi, con người và bán nhân loại, với tuổi thọ có hạn, sẽ phát triển và già đi như bình thường. Ngược lại, những chủng tộc dị hình bởi tuổi thọ vô hạn sẽ dừng phát triển sau một độ tuổi nhất định. Nếu thế giới này là như vậy, Aura và Mare vẫn sẽ có cơ hội để lớn lên. Do họ vẫn đang phát triển, Ainz mong rằng họ có một chế độ ăn uống thật bổ dường. Với sự ra đi của những người đồng đội của anh, Ainz có trách nhiệm với sự lớn lên của những đứa trẻ này.

"Phải ăn uống đầy đủ, nhớ chưa?"

"Vâng! Thần sẽ ăn cho đến khi Shalltear tuyệt vọng!"

Sao cố bé lại nhắc đến Shalltear ? Ainz quyết định không để tấm quá nhiều vào chuyện đó

"..Trang bị cho phép sự tồn tại không cần đến thức ăn sẽ không tốt cho sự phát triển, tháo nó ra nếu như tình hình cho phép. Trong tương lai, cả hai ngươi có thể sẽ gặp ai đó mình yêu..."

Aura và Mare là những đứa trẻ dễ thương, và khi chúng lớn lến, chúng sẽ trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp và chàng trai trẻ tuấn tú. Ainz tưởng tượng hai người họ được vây quanh bởi những người khác giới thổ lộ tình cảm dành cho họ...Cho dù anh chưa từng trải qua chuyện này trước đó, Ainz cảm thấy xấu hổ khi tưởng tượng về nó. Và, có lẽ từ ảnh hưởng của cuộc đàm thoại vừa nãy, một số lượng lớn Hamsuke hiện lên trong đầu anh

"-Huh?"

Aura và Mare được vây quanh bởi một số lượng lớn Hamsuke là rất dễ thương, nhưng nó khác với những gì anh có trong đầu

Chuột đồng là một loại chuột, và chắc hẳn có thể sinh sản nhanh. Việc thiến hay hoạn thú nuôi của mình là cần thiết...Mình có nghĩ về việc nuôi chúng với một số lượng nhất định...Có giống đực cùng chủng tộc ở đây à ?

"Huh!? Chuyện này vẫn còn quá sớm, Ainz-sama. Thần mới chỉ hơn 70 tuổi"

"Đúng, đúng. Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhân tiện, ngươi thích ai trong Nazarick, Aura? Loại người ngươi thich là gì ?"

Ainz. vốn không có kinh nghiệm yêu đương, thường sẽ cảm thấy ghen tỵ khi anh thấy những cặp đôi công khai thể hiện tình cảm, nhưng anh sẽ có thể chúc phúc nếu như nó liên quan đến những NPC này.

"Thần thích Ainz-sama nhất."

"Haha, điều đó làm ta rất vui."

Câu đáp lịch sự của cô bé Aura khiến Ainz vui lòng. Với Ainz, người yêu những NPC như con ruột của mình, anh đương nhiên sẽ cười khi nghe họ nói rằng họ quý anh.

"Vậy, Ainz-sama thích ai nhất ? Albedo hay Shalltear?"

"Haha. Thì, ta quý Aura rất nhiều"

"-Eh?"

Ainz vỗ nhẹ đầu Aura từ phía sau, làm rối tóc cô với những ngón tay của anh.

"-Ehhh!?"

Liệu mình có nên nghĩ về Giáo Dục Giới Tính cho trẻ em không nhỉ? Nếu có một trường học dành cho dark elf, gửi Aura và Mare tới đó sẽ giúp chúng phát triển chăng? Bukubukuchagama sẽ làm gì nếu cô ấy ở đây? Nói đến trường học... Trường học thích hài kịch... Đó là những gì Peroroncino-san hét với Slathan-san về việc cùng nhau lập Học Viện Nazarick. Dữ liệu về chuyện đó đi đâu mất rồi ?

"-Ehhhhhhhhhhh!!"

"Chuyện gì sao mà ồn vậy, Aura?"

"Ah! Th-thần xin lỗi khi làm như vậy ngay sát lãnh thổi của Khổng lồ phía đông..."

"Không sao, không cần phải xin lỗi. Dù sao đó cũng chỉ là việc trong tương lai-"

"T-tương lai?"

"Ừ, đúng vậy. Sao vậy? Ngươi trông có vẻ lo lắng....Có vấn đề gì sao?"

"Không không, không có gì. Vâng, Er, vậy nó sẽ xảy ra trong tương lai?"

"Ahh, ừ. Nếu ở đây có một vương quốc của dark elf thì chúng ta nên đến thăm nó. Ngươi cũng nên đi cùng."

"Huh?.....Ah, vâng! Cái loại tương lai đó! Đúng vậy, vâng! Xin hãy cho thần đi cùng với ngài. Giờ thì--chúng ta sắp tới nơi rồi, Ainz-sama"

Một ánh sáng bất thường có thể nhìn thấy qua từng kẽ hở trong khu rừng phía trước.

"Được rồi, Giờ thì Aura, xin lỗi nhưng liệu ngươi có thể tập trung quái vật của ngươi xung quanh khu vực này không? Ta cần phải chuẩn bị vài thứ."

Ainz kích hoạt một trong những kĩ năng đặc biệt cuả mình, triệu hồi undead bậc cao. Thứ hiệu ra là một kỵ binh toả hào quang u ám và cưỡi trên lưng một con ngựa tái nhợt.

Ainz lặp lại phép triệu hồi thêm nhiều lần.

"Được rồi, bốn chắc là đủ. Giờ thì, Pale Riders, đứng sẵn sàng trong không khí. Bắt tất cả những ai định trốn thoát."

Những kỵ binh vâng lệnh trong im lặng và cưỡi vào trong không khí với một cú giật dây cương. Hình thể của chúng trở nên phi vật chất khi những kỵ binh đó đi xuyên qua những cành cây và bay lên trời

"Được rồi, lưới đã được giăng lên. Tất cả những gì còn lại là định giá chúng."

"Vâng! Ah, chúng ta không cần kiểm tra độ bền của chúng sao?"

"Chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian như vậy. Ta không mong chờ một trận đánh mà chỉ là một cuộc trò chuyện với chúng."

Ainz thực sự nghĩ vậy. Anh không thích đánh nhau. Anh sẵn sàng sử dụng tới những biện pháp tàn nhẫn một khi anh có thể thu được thứ gì đó từ nó, nhưng cá nhân anh căm ghét những hành vi độc ác. Ainz sẽ không cố tình giẫm lên tổ kiến và đối thoại sẽ là phương pháp tốt nhất.

Fenrir đến lối vào khu rừng. Cho dù được gọi là lối vào, nó chỉ đơn giản là một nơi với ít cây cối hơn.

Những thân cây đổ xuống bởi lưỡi rìu nằm rải rác khắp nơi. Đó là một cảnh tượng thương tâm, như thể ai đó trong cơn giận đã phá tan nơi này sau khi vấp phải một chướng ngại nhỏ nhoi trong một công trình xây dựng lớn.

"Thật thú vị, Aura, chúng có lẽ muốn bắt chước kiến trúc của chúng ta. Tác phẩm của những tên ngốc trông thật xấu xí. Đây là những gì xảy ra khi những sinh vật sống trong hang động muốn xây dựng một cái gì đó"

"Đúng vậy, Ainz-sama. Đây là tổ của chúng"

Trên nền đất cháy đen lộ ra một vết nứt.

"Chúng không thể trang trí dù chỉ một chỉ một chút sao ? Hừm, thôi quên nó đi, hãy để việc gõ cửa cho lần sau."

Ainz đi theo Aura tiến vào cái hang gần khu rừng thưa. Liếc nhìn về phía trước, anh có thể thấy cái dốc ở chỗ lối vào hơi nông và lối đi khá hẹp. Trần nhà cao để cho những sinh vật không lồ có thể dễ dàng di chuyển.

...Nó làm mình nhớ lại một chuyến thám hiểm dungeon hồi vẫn còn chơi trò chơi. Khi mình tìm thấy một cái hang trên núi, mình sẽ trở nên kích động và tự hỏi có gì bên trong.

Hồi đó, người đi tiên phong sẽ là Tigris Euphrates, Ainz-hay đúng hơn, Momonga sẽ theo sau. Momonga sẽ triệu hồi undead để hỗ trợ họ. Những undead đó sẽ được cử đi trước để kích hoạt bẫy, chúng được gọi là "warrior's disarm" hay "summon disarm".

Thật bồi hồi...

Ainz nhớ lại quá khứ trong khi bước đi nhanh chóng, nhưng tâm trạng tốt của anh chỉ kéo dài được vài giây. Mùi hôi thối toả ra từ bên dưới khiến Ainz cau mày- cho dù anh không có mày. Đó không phải là cái mùi khó chịu của khí ga, mà là mùi của mỡ động vật phân huỷ.

Liệu đây có phải là một cái bẫy để che đậy mùi ga với mùi thối rữa ? Liệu những sinh vật ngu xuẩn sống trong hang này có thể làm một cái bẫy phức tạp đến vậy hay không...Đây có lẽ là một sự trùng hợp.

Ainz là một undead không cần thở và sở hữu miễn trừ tuyệt đối với những đòn tấn công trong không khí như vậy. Aura được bảo vệ bởi những vật phẩm ma thuật có khả năng chặn hiệu ứng của mùi hôi nếu như nó là một đòn tấn công. Do đó, nơi này đơn giản chỉ có mùi hôi.

"Khổng lồ phía đông có vẻ như không phải là một sinh vật sạch sẽ. Sẽ rất tốt nếu nó đủ thông minh để nói chuyện."

Họ trượt xuống dốc ngay giây sau, và Ainz nhìn thấy những con quái vật nằm ở xa

"Ainz-sama, đó là orge..."

Hai bọn chúng đang cầm thứ gì đó sặc mùi máu vào hang. Ainz chỉ về phía chúng với nụ cười gượng gạo. Nếu đây là một đợt đột nhập dungeon, anh đã sẽ giết tụi orge trong im lặng và lặng lẽ phá đảo, nhưng lần này mục đích là hơi khác.

"...Ta không đến đây để tiêu diệt chúng, ta muốn trờ chuyện với chúng một cách thân thiện...Này, mấy tên orge kia, xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của ngươi."

Hai con orge cùng nhìn về phía Ainz và gào lên. Rất nhiều tiếng dội lại lớn vang lên trong hang nên Ainz không thể xác định tiếng gào đáp lại từ đâu tới, nhưng nó có lẽ đến từ phía sâu trong hang.

"Đúng là một cái chuông cửa ồn ào, thật nhạt nhẽo...Aura, lùi lại."

Nhìn cảnh tụi orge ngày càng trở nên kích động, Ainz thở dài. Anh hiểu rằng chúng không hề có ý định nói chuyện với anh.

"Skeleton! Skeleton! Xấu!"

Tụi orge tiến ra trước mặt Ainz với những từ ngữ âm u và vung chùy.

"Dù sao đi nữa đến-" Tụi orge nâng cao chùy và vung xuống "-trong nhà-" với ý định đánh bay Ainz và Aura. Tuy nhiên, những cây chùy không được niệm phép của chúng sẽ không bao giờ có thể làm hại họ. "Nói xin lỗi-" Tụi orge tấn công lần nữa

Đầu của Ainz bị đập mạnh và thị giác của anh khẽ lắc nhẹ. Nó không đau, nhưng nó vẫn khiến anh nổi điên. Dù sao thì trong cơn thịnh nộ, Ainz sẽ giết tất cả những ai xâm chiếm Nazarick. Khi anh nghĩ theo cách đó, đó là điều dễ hiểu rằng chúng sẽ tấn công anh, nên anh đón nhận nó không chút phàn nàn.

Một sứ giả của hoà bình sẽ hạ tay xuống và chờ đợi cho tình hình trở nên rõ ràng.

Những con orge đến sau không có chùy, và tấn công Ainz và Aura với những cánh tay trần của chúng. Chúng có lẽ muốn vồ lấy anh sau khi thấy rằng chùy vô dụng. Ainz nhíu mày một lúc, cho dù động tác đó không thể nhìn thấy bởi anh là một skeleton. Sẽ không sao nếu để chúng vồ lấy anh, nhưng Ainz nhìn qua bóng tôi thấy rằng bàn tay của con orge với đến anh dính đầy máu.

"Bẩn thỉu."

Ainz ngay lập tức lấy cây gậy phép từ không đâu và vung nó. Nó không được niệm bất kì ma thuật đặc biệt nào, chỉ có một bùa chú làm tăng sát thương đập nó tạo ra. Đầu của con orge với đến anh nổ tung. Những con orge khác bị não với máu bắn vào người, và lùi lại sau khi bỏ chùy chúng xuống

"Ngươi, ngươi không skeleton..."

"Ta thấy rất phiền phức khi bản thân bị coi là một skeleton. Ta đến đây đển gặp chủ của các ngươi, Khổng lồ phía đông. Các ngươi gọi hắn ra đây được không? Dù sao thì hắn chắc cũng sẽ ra nếu ta đợi."

Ainz vẫy tay để đuổi chúng đi, và lũ orge phóng về sâu trong hang.

"Ara, ara, ta cho chúng thấy sự khác biệt về sức mạnh quá sớm."

Ainz chạm tay vào nơi anh bị đập bởi chùy trong khi chậm rãi đi xuống dốc . Đây dường như là chỗ ăn uống của chúng, với phần sót lại của vô số xác chết nằm rải rác khắp nơi. Ainz và Aura tiếp tục bước đi trong khi tránh những chỗ đó.

"Ta làm hỏng chuyện rồi, ta lỡ tay sử dụng qúa nhiều sức mạnh bởi nó quá phiền phức. Ta vốn định đàm phán với chúng trước khi cuộc đàm thoại đổ bể và biến thành một cuộc thảm sát..."

"Điều đấy không thể tránh được! Rốt cục cũng bởi những tên orge thấp kém đó dám chạm vào Ainz-sama."

"Ta vui khi nghe ngươi nói vậy. Punitto Moe-san cũng từng nói 'Tung một cú đấm để thu hút sự chú ý của đối phương'...Hay đó là Chiến Binh Takemikazuchi?"

"Những lời nói của Đấng Tối Cao không thể sai được."

Hai người đó có cách nhìn cực kì khác nhau, vậy ai đã nói điều đó ? Ainz đang cố gắng nhớ lại khi một lượng lớn quái vật tràn ra từ cái hang. Tất cả bọn chúng đều cao hơn con người rất nhiều

"Một đám troll hử. Ta tưởng cái phần về 'khổng lồ' chỉ là một trò bịp bợm, nhưng dường như có một chút sự thật trong đó."

Troll có mũi và tai dài, với một khuôn mặt đặc biệt xấu xí. Cơ thể to lớn của chúng bị biến dạng, từ đó tạo cảm giác kinh tởm. Bộ quần áo chúng mặc trông như da của sinh vật trông như hổ, với đầu của con thú vắt trên vai chúng. Với chiều cao hơn 2m, chúng có sức mạnh vượt xa orge. Chỉ có lửa và acid mới có thể chặn khả năng phục hồi cực mạnh của chúng. Cả thảy có 6 con troll và 14 con orge

Ainz hướng nhiều sự chú ý nhất về con troll đứng đầu đàn. Nó có thể hình vượt trội so với những con troll khác và sự tự tin có thể thấy rõ trên khuôn mặt xấu xí của nó. Với áo giáp da thuộc làm từ da nhiều loại thú và một thanh kiếm lớn hơn cái Ainz dùng khi đóng giả Momon, nó cũng có trang bị tốt hơn những con khác. Thanh kiếm dường như là một vật phẩm ma thuật, với một thứ chất lỏng chảy lên xuống ở đượng rạch khía ngay chính giưã thanh kiếm.

"Tương đương với Hamsuke?"

"Có vẻ vậy."

Vậy con troll này là Khổng lồ phía đông. Ainz cẩn thận quan sát, tự hỏi không biết nó là loại troll gì. Troll là loại quái vật với nhiều nhánh nhỏ, với khả năng thích ứng đặc biệt tuỳ theo nơi chúng được tìm thấy. Ví dụ, có troll núi lửa có thể chống lại lửa, troll biển có thể bơi nhanh và thở trong nước, troll núi với sức mạnh quái vật sống trên núi và loại troll cầu hiếm có hay sống dưới những cây cầu cong . Chúng có thể tuỳ ý tăng số lượng biến thể của loài mình.

Vậy thì, đặc tính của con troll đứng trước mặt Ainz là gì? Loài troll thích ứng với các hang động được gọi là troll hang, nhưng chúng khác với cái mà anh thấy trước mặt mình. Một con troll anh lần đầu tiên thấy ở thế giới này- điều này thắp cháy tinh thần của một nhà sưu tầm của Ainz.

Khổng lồ phía đông là một biến thể hiếm. Nó đã sống sót qua vô số trận chiến và đã thích nghi với chiến trận, một con troll chuyên về các trận chiến. Ainz gọi nó là một con troll chiến tranh. Khả năng chiến đấu của nó xuất chúng so với những con cùng tuổi khác. Cơ thể nó có thể nhỏ hơn loài troll núi, nhưng cơ bắp và khả năng chiến đấu lại vượt trội hơn. Vũ khí của nó không phải là thứ có thể sử dụng chỉ bằng sức mạnh vật lí, mà là một thanh kiếm. Nó đủ thông minh để biết rằng chùy là một vũ khí xoàng xĩng. Nó là một con troll đã thức tỉnh trở thành một chiến binh.

"Vậy ngươi là Khổng lồ phía đông ?"

Khi đối phương không phủ nhận điều đó, Ainz chỉ tay hơi chếch về phía bên phải của con troll.

"Ta sẽ rất vui nếu ngươi là Mãng xà phía tây. Có phải là ngươi không?"

Sinh vật thông thường sẽ nghĩ rằng không có gì ở hướng Ainz chỉ tay đến, nhưng Ainz có thể nhìn thấy rõ như ban ngày rằng có một sinh vật dị hình ở đấy.

"Có lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn bằng cách sử dụng tàng hình, nhưng ta đã nhìn thấu qua nó. Giờ ngươi có thể dừng hành động vô ích đó rồi."

Sau khi xoá bỏ thuật tàng hình của nó, môt con quái vật hiện lên trong khoảng trống đó. Nó đúng là một con mãng xà. Không, nó chỉ có hình thù của một con mãng xà. Thân trên của nó là một ông già yếu đuối còn thân dưới là mình rắn. Loại quái vật này có tồn tại trong trò chơi và Ainz gọi tên chúng ngay lập tức.

"Một con Naga. Nó có thể bị nhầm với một con rắn, nhưng chẳng phải đật là một sự phóng đại sao Không, một cái tên như 'Hiền vương rừng xanh' cũng tồn tại nên điều này dễ hiểu"

"Nhìn thấu được thuật tàng hình của ta, không lẽ là-"

"-Sao ngươi lại ở đây, skeleton?"

Một tiếng hét lớn vang lên khắp hang lấn át đi lời nói của con naga khi Khổng lồ phía đông bước lên phía trước. Với ai đó xứng đáng được nói chuyện với trước mặt anh, Ainz đối mặt trực tiếp với nó.

"Đầu tiên, hãy để ta đính chính điều này, ta không phải là một skeleton. Hãy sửa sự hiểu nhầm đó của ngươi."

"Nếu không phải là skeleton thì ngươi là cái gì? Ta cho phép ngươi nói tên mình trước mặt Vua của Phương Đông, Guu!"

"...Guu?"

Ainz không thể hiểu hắn ta đang nói gì trong một lúc. Do nó đang nói như một vị vua hay một trưởng tộc, đó có lẽ là tên của nó.

"Ta hiểu rồi, Guu. Xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng này, tên ta là Ainz Ooal Gown."

Cả hang vang vọng tiếng cười

"Fuhahaha! Cái tên của một kẻ hèn nhát! Không phải như cái tên mạnh mẽ của ta, tên ngươi thật xấu xí!"

Tiếp sau những lời nói đó, tụi khổng lồ cười theo một cách khó chịu.

"Hè-"

Aura vừa định tiến lên trước thì bị chặn lại bởi Ainz.

"Không sao. Không cần phải tức giận với những thứ nhỏ nhoi như thế này, hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta ở đây để nói chuyện với tư cách là những đại sứ của tình hữu nghị. Để tham khảo cho tương lai, liệu ngươi có thể giải thích tại sao ngươi nghĩ ta là một kẻ hèn nhát không?"

"Ahh, undead bí ẩn, những cái tên dài là minh chứng của sự hèn nhát."

Con Naga đứng bên cạnh giải thích cho Ainz, một nụ cười chế nhạo hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo của nó

"Ý nghĩ của những kẻ vô dụng. Vậy còn ngươi, ngươi cũng nghĩ tên ta là hèn nhát sao?"

"Không có chuyện đó, lão già này cũng có một cái tên dài. Lão già này là Mãng xà phía tây mà ngươi nhắc đến- Ryraryus Spenia Ai Indarun. Oh, kẻ xâm chiếm Ainz Ooal Gown. Lão già này nghĩ não chúng không tương xứng với cơ thể chúng, nhưng có cái lợi và hại trong việc để chúng cai trị khu rừng này."

"....Ngươi vừa cứu lấy cái mạng của mình."

Con Naga cảm thấy sốc bởi câu nói của Ainz. Anh ta muốn hỏi thêm, nhưng lũ khổng lồ vẫn đang cười lớn.

"Lũ yếu ớt các ngươi đang làm gì ở đây? Để bị ăn thịt!? Xương cũng khá giòn và ngon lành! Ta sẽ bắt đầu từ cái đầu!"

"Ta là người đã xây cái pháo đài ngay giữa khu rừng với undead và golem. Ngươi không biết sao?"

Bầu không khi thay đổi khi Guu và đám tay sai của hắn toả ra sát khí dữ tợn, trong khi Ryaryus trở nên cảnh giác.

"Ta biết! Đồ phiền phức! Nếu không phải do lời mè nheo của con rắn kia thì chúng ta đã giết ngươi từ lâu rồi! Tiết kiệm thời gian cho ta, tên đen lùn hèn nhát!"

"Quả là một kết luận nhanh chóng. Tuy nhiên, ta ở đây là để đàm phán với ngươi."

Ainz đưa tay ra hiệu cho chúng quỳ xuống.

"Thề trung thành với ta nếu các ngươi muốn sống."

"Tên ngốc! Chúng ta không nghe lời từ những kẻ hèn nhát!Ăn ngươi ngay bây giờ! Và thằng nhóc đằng sao!"

"Guu, hắn ta là người đứng đằng sau toà nhà khủng khiếp đó, sỉ nhục hắn là rất nguy hiểm! Và đằng sau hắn là một dark elf! Họ là những chúa tể của khu rừng này trước khi cái cây quỷ đó đến. Họ rất mạnh-Hắn không chịu nghe ta"

Ainz không thể chịu được nữa và cười phá lên

"Hahaha! Tiếng sủa của ngươi còn tệ hơn của một con chó, đồ bị thịt. Hay thế này đi: Ta, người có cái tên hèn nhát, sẽ đấu tay đôi với ngươi, kẻ có cái tên mạnh mẽ. Ngươi sẽ không sợ hãi và chạy đi, đúng không ? Nếu ngươi sợ, dập đầu xuống sàn và ta sẽ nuôi ngươi như một nô lệ."

"Thật thú vị! Ta đủ đển đánh ngươi! Xé ngươi thành nhiều mảnh, và ăn!"

"Rất tốt. Đấy là lựa chọn của ngươi. Cuộc đàm phán đã đổ bể. Aura, tránh ra xa một chút. Ta muốn tự mình chơi với nó."

Ainz vừa chỉ nói xong khi thanh kiếm chém thẳng xuống anh. Guu tấn công với thanh kiếm dài 3m của mình. Ainz không di chuyển và trực tiếp nhận đòn.

"-Huh?"

"Có chuyện gì sao? Ngươi nghĩ việc này là không thể tin được sao?"

Ainz vẫn đứng yên còn mặt Guu méo lại do kinh ngạc. Hắn lần này vung ngang kiếm. Như trước đó, Ainz trực tiếp nhận đòn tấn công.

"Muu!?"

Sau khi lui lại vài bước, Guu nhìn thanh kiếm trên tay mình và rồi về phía Ainz. Hắn sau đó quay lưng về phía kẻ thù mình và bước về phía lũ khổng lồ khác.

Ngay sau đó, thanh kiếm chém một con troll thuộc cấp của hắn. Thanh kiếm dễ dàng chém qua vai và dễ dàng cắt đôi con troll, máu bắn ra khắp nơi

Với một tiếng hét lớn và ngu xuẩn, tên khổng lồ rống lên trong đau đớn.

Nhìn thấy tình trạng của thuộc cấp của mình, Guu gật đầu hài lòng, xác nhận rằng không có vấn đề gì với vũ khí của hắn.

"Ta hiểu rồi, đây là khả năng tự phục hồi của troll. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy nó hoạt động ngoài đời."

Vết thương mở được hồi phục nhanh chóng, như thể đang xem một video quay ngược. Hắn làm vậy bởi hắn biết về khả năng của tên troll đồng loại, nhưng Guu có một khuôn mặt độc ác, như thể hắn sẵn sàng gây ra một vết thương nữa lên tên thuộc cấp đang quằn quại trên sàn.

"Quyết định số phận kẻ yếu là quyền lợi của kẻ mạnh. Tuy nhiên, ta....rất không vui."

Ainz bước lên phía trước, không còn tâm chơi đùa. Guu cầm chặt thanh kiếm với cả hai tay, chờ đợi Ainz dần tiến đến.

"Guu! Người này, Ainz Ooal Gown, quá bất thường! Chúng ta phải hợp tác để đánh bại-"

"Im lặng! Cứ đứng đó mà xem, đồ hèn!-Guoohhh!"

Đợt tấn công mạnh dần qua từng đòn đánh. Sức tấn công này, vốn vượt xa con người, là mạnh nhất trong số những đối thủ Ainz đã đối mặt từ khi đến thế giới này. Tuy vậy, do chúng không thể đập nát một lô cốt vững chắc hay đập thành hố trên sàn, những đòn tấn công này không hơn gì gãi lưng Ainz. Ainz nhận trực tiếp từng đòn tấn công.

"Oh nhìn này, quần áo ta nhăn nhúm hết rồi, ngươi dừng lại được không?"

Ainz quay ra với vẻ mặt buồn chán và giũ sạch chiếc áo choàng lộn xộn của mình. Sau đó anh nhìn về phía Guu như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó.

"Ah, ngươi đã xong chưa?"

"Sao ngươi dám, rawrrr!"

Guu nhận định rằng kiếm không có tác dụng và thay vào đó tấn công bằng tay không. Cú đấm lớn bay đến cứ như một cây búa sẽ đập nát người thường hay đánh bay họ đi. Ainz nhận trực tiếp đòn tấn công chết người, và phủi bụi khỏi chỗ anh vừa bị đánh, như thể ai đó đã chạm vào làm bẩn anh. Guu dừng tấn công, khuôn mặt vốn đã xấu xí của hắn giờ trở nên xấu xí hơn, nhìn về phía Ainz, người đang không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Vây đợt tấn công của một người có cái tên dũng cảm và đầy tự tin dừng tại đây?"

"Ngươi phòng thủ khá tốt-Hyaaa!"

Ainz, người đã thu gọn khoảng cách giữa họ, vung cây gậy trên tay, và nửa chân của Guu bị đánh bay. Không thể đứng vững, tên khổng lồ ngã xuống sàn

"Nhút nhát không đồng nghĩa với yếu, ngươi có thể hiểu điều đó cho dù não ngươi chỉ to bằng hạt dẻ, phải không?"

Lũ khổng lồ và orge đang xem trận đấu nhìn thấy hình ảnh thảm bại của thủ lĩnh mình và há hốc miệng. Ainz thở dài yếu ớt, nhận ra rằng quái vật đến giờ mới hiểu được tình hình là vô dụng. Tuy vậy, mọi chuyện sẽ khác nếu như chúng có thể nhận đúng thời điểm để chạy trốn.

"Aura, hắn là người duy nhất không được để chạy thoát, bắt hắn."

Ainz tuy nói ngắn gọn, nhưng Aura hiểu ngay lập tức và hành động. Ngay sau đó, Aura đã tóm lấy con Naga đang cố dùng 'Tàng hình' để lặng lẽ trốn thoát

"Ainz-sama, thần đã bắt được hắn, thần nên làm gì với hắn?"

Ainz lờ đi Guu, người đang trước mặt anh và dùng một tay nắm lấy đầu con Naga vẫn đang đối mặt với Aura. Thái độ đó thể hiện với Guu và tất cả những người khác một điều duy nhẩt rằng-Guu không hề là một mối nguy hiểm.

Trước một sự sỉ nhục lớn đến vậy, Guu giận dữ nghiến rằng ầm ĩ. Tuy nhiên, Ainz không một chút bận tâm.

"Sao ngươi dám!" Con Naga liên tục bò ngoằn nghoèo và cuộn quanh Aura "Ta sẽ siết chặt ngươi như thế này"

Một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ phía trong con Naga

"Hey, ta không thể nhìn thấy được hình ảnh tuấn tú của Ainz-sama như thế này. Ta sẽ giật họng ngươi ra nếu ngươi quá ồn ào, hiểu không? Nhưng ta sẽ cẩn thận và không giết ngươi"

Sau khi cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh từ nắm đấm nhỏ đó, con naga chậm rãi thả Aura ra khỏi cuộn người của nó

"Aura, thời gian là tiền bạc, nên đừng làm những việc không cần thiết. Đi ra xa nữa, tới một khoảng cách mà hắn sẽ không chết kể cả khi hắn bị dính vào."

"Đã rõ!"

Aura dễ dàng kéo co Naga nặng hơn mình rất nhiều lần đi

Sau khi chân và phần cơ bị cắt mất đã được hồi phục, Guu cuối cùng cũng đứng dậy. Ainz chuyển hướng nhìn về nó, quan sát cơ thể của Guu vẫn như cũ.

"Ngươi đã hồi phục. Liệu chúng ta có tiếp tục không nhỉ?"

"Ngươi, ngươi, ngươi đã làm gì, làm gì với ta? Ngươi đã làm gì? Ma thuật?"

Guu lui lại với kiếm trên tay trong khi Ainz tiến lại gần đuổi theo. Ainz có sải chân ngắn hơn Guu, nên khoảng cách giữa họ ngày càng tăng

"Hmph" Ainz chế nhạo.

"-Huh? Thật buồn cười, ta, người có cái tên hèn nhát đang lấn tới, trong khi ngươi, người có cái tên dũng cảm đang rút lui? Tại sao lại vậy?"

Ainz hỏi với giọng điệu thẳng thừng, và một câu trả lời đến từ phía sau.

"Bởi vì tên của Ainz-sama dũng cảm, và cái tên lạ Guu là hèn nhát. Phải không, rắn?"

"Vâng, vâng! Đây là minh chứng cho sự vĩ đại của Ainz Ooal Gown-sama!"

Sau khi nghe giọng đáp đáng yêu, nữ tính và một giọng đáp đau đớn sắp khóc, Ainz gật đầu lìa lịa

"Ta hiểu, ta hiểu rồi. Điều đó có lí. Kẻ hèn có những cái tên ngắn-Ainz Ooal Gown là cái tên của những người dũng cảm và vĩ đại."

"-Sao ngươi dám!"

Chìm trong sự tức giận và sợ hãi, Guu định tung một đòn chém. Ainz không tránh hay đỡ, mà đánh thẳng lại bằng cây cậy của mình. Ainz không để thanh kiếm đỡ đòn đánh hay để Guu tránh.

Cây gậy đánh bay một phần cơ thể của Guu.

"Guwaaargh!!"

Giữa tiếng hét kinh sợ đó, thuộc hạ của Guu vốn đang theo dõi trận đấu giờ co rúm lại trong sợ hãi.

"Đúng như mong đợi từ troll, ngươi hồi phục được nhờ khả năng tự phục hồi của minh. Nhưng nó vẫn đau phải khôn? Đó là đòn đánh mạnh nhất ta ra cho đến giờ, lũ hèn nhát muốn bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công của ta."

Trước mặt Ainz là một cái đầu với chỉ nửa độ dày so với trước đó. Sinh vật bình thường đã sẽ chết ngay tức khắc, nhưng cái đầu của tên không lồ đang dần hồi phục

Khuôn mặt của Guu lấy lại vẻ xấu xí thường thấy, với sự kinh hãi hằn sâu trên nó. Một nỗi sợ lớn gấp nhiều lần trước đó đang đè lên hắn.

"Ngươi, ngươi là cái gì? Tại sao đòn tấn công của ta không có tác dụng?!"

Ainz cúi đầu xuống và chậm rãi mở rộng vòng tay.

"...Cái chết, ta là người sẽ đem đến cái chết cho ngươi."

"Tất cả, tất cả các ngươi! Giết thứ đó!"

"Chà, chà, đúng như mong đợi từ một kẻ với cái tên hèn nhát, phá luật đấu tay đôi....Nó hợp với cái tên của ngươi. Đó là lí do vì sao ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Ainz tuyên bố với tâm trạng sảng khoái.

Bị bó chặt bởi sự sợ hãi một sinh vật bí ẩn trước mặt chúng, thuộc hạ của Guu di chuyển chậm chạp. Ngay cả kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của Ainz. Cho dù chúng ghét đến thế nào, cảnh tượng trước mặt chúng đã xác nhận thực tế đó. Chúng rất lưỡng lự giữa việc chống lại Ainz hay Guu, nên chỉ nhìn họ mà không di chuyển.

"Nhanh lên!"

Cho dù vậy, chúng không di chuyển.

Tương tự với Ainz. Hiện giờ đang có một trạng thái cân bằng tự nhiên trói chặt tất cả họ. Nếu sự cân bằng này sụp đổ, lũ khổng lồ sẽ chạy khỏi hang ngay lập tức.

Mọi chuyện sẽ rất phiền nhiễu nếu như chúng chạy mất.... Sự phiền nhiễu trong việc phải săn và giết từng con một.

"Ngươi nói đúng, giờ chơi đã kết thúc."

Ainz kích hoạt một kĩ năng mà anh không để ý mấy- nhưng nó lại là một sức mạnh đáng gờm trong thế giới này.

[Despair Aura V].

Một luồng khí toả ra với Ainz làm trung tâm. Nhưng những con rối đứt dây, lũ troll, orge và Guu đều ngã xuống đất. Lũ quái vật nằm xuống không chút di chuyển. Đó là hiển nhiên rằng ngọn lửa sinh mạng của chúng đã vụt tắt.

Một giọng nói sợ hãi của một ông già vang lên trong cái hang tĩnh lặng

"Ngài, ngài đã làm gì vậy, Chúa tể của tôi?"

Con naga cố gắng hết sức vặn người để tránh khởi Ainz. Ainz quay lại nhìn nó.

"Ta dùng một kĩ năng đặc biệt. Troll có thể có khả năng tự phục hồi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng có thể chống lại cái chết tức khắc...Tất cả các ngươi đều không có nhiều giá trị, nhưng ngươi có thể vẫn còn chút hữu dụng. Tuy nhiên, nếu ngươi chống lại sự cai quản của ta, ngươi sẽ bị trừ khử."

"Lão già này rất vui lòng phục phụ ngài! Kẻ yếu qui phục kẻ mạnh là lẽ thường tình. Lão già này sẽ không ngại ngần đối mặt với địa ngục cho ngài!"

Ainz nhìn về phía con naga đang gần như gục thẳng đầu xuống đất, và hờ hững nhún vai.

"...Thì, cái gì cũng được. Suy cho cùng lí do ta đến đây là để đàm phán"

"Thật, thật đáng sợ. Chúa tể của tôi, ngài chắc hẳn nghĩ rằng chuyện gì xảy ra với lão già này cũng được. Ngài chắc hẳn coi lão già này, người thống trị phía tây khu rừng không hơn gì hòn đá cuội."

"Không, ta có hứng thú hơn vậy một chút. Ngươi nhắc đến cái gì đó về dark elf phải không? Nói cho ta chi tiết."

"Tất nhiên...dĩ nhiên. Lão già này sẽ nói tất cả những gì lão biết! Nhưng, erm..."

Ainz vẫy tay ra hiệu cho nó tiếp tục, và con naga nói.

"Liệu ngài có tha mạng cho lão gì này sau đó?"

"Ta hứa với ngươi điều này. Nếu ngươi thề trung thành với ta và cố gắng làm việc, ta sẽ ban thưởng cho công sức của ngươi...Nói mới nhớ, thuộc cấp của ngươi đâu? Hay ngươi giống Hamsuke, không, quái vật thống trị khu rừng phía nam, chỉ một mình quản lí phía tây?"

"Không, lão già này có thuộc hạ. Lão không đem chúng theo cho cuộc đàm phán với Guu. Nếu cuộc đàm phán đổ bể, chúng sẽ không thể dùng thuật tàng hình để chạy thoát"

"Ta hiểu rồi, vậy câu hỏi tiếp theo. Có con troll nào làm việc cho ngươi không?"

"Chỉ có một con"

"Điều đó rất tốt. Liệu nó có thể thay thế Khổng lồ phía đông không? Không, việc đó sẽ....rất khó. Được rồi, đem thuộc hạ của ngươi đến chỗ ta- không, đến toà nhà đứa bé này đang xây dựng. Aura, thả hắn ra."

"Liệu điều đó có ổn không ạ?"

"Không sao, hắn đã thề trung thành với ta. Nếu hắn phản bội ta, ta sẽ nghĩ cách khác."

Aura chậm rãi bỏ tay ra khỏi cổ họng con naga giờ lằn in vết thâm hình bàn tay. Nó vẫn đang căng thẳng, nhưng con naga đã thoải mái đi chút đi. Ainz lờ nó đi và bước về phía xác Guu.

"Ta có thể dùng nó như là vật tham khảo cho troll zombie"

Sử dụng một kĩ năng đặc biệt, Ainz có thể biết xác chết thành zombie. Chúng có thể là zombie hoặc skeleton, nhưng vật thể càng khoẻ thì zombie tạo ra càng mạnh. Một ví dụ điểm hình là zombie dragon.

Ainz nhặt thanh kiếm lên, vốn dài hơn người anh rất nhiều, từ mặt đất. Nó là một vật phẩm ma thuật có thể thay đổi kích cỡ tuỳ thuộc sức mạnh của người dùng. Nó sẽ rơi ra khỏi tay anh nếu anh muốn anh cố sử dụng nó như một vũ khí mà anh vốn không thể trang bị, nhưng chỉ cầm nó sẽ không sao.

"Hay là ta đưa nó cho dân làng để giúp chúng mạnh hơn? Đó có lẽ là cách tốt nhất để sử dụng vật phẩm ma thuật này. Nó không đủ đáng giá để đem về Nazarick."

"Ainz Ooal Gown-sama!"

Ainz nhìn một cách buồn chán về phía con naga đang muốn nói gì đó.

"Lão, lão này sẽ không làm một việc như phản bội ngài! Những kẻ duy nhất làm việc đó là những kẻ ngu xuẩn như lũ kiến bò trên sàn."

"Ta không nghĩ ánh mắt của ta tiết lộ cho ngươi quá nhiều...Đấy là khả năng đặc biệt của ngươi sao? Ngay cả Demiurge tinh tường cũng không thể đọc được ý định thật sự của ta."

"Đây không phải là kĩ năng đặc biệt. Lão chỉ có thể cảm nhân được liệu ai đó có hứng thú hay không."

Đấy có lẽ là khả năng đặc biệt của tất cả Naga, Ainz nghĩ

"Vậy sao.... Ừ ta hiểu. Hãy nhanh tập hợp thuộc hạ của ngươi lại. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của ta."

"Vâng!"

Phần 4

Nazarick, 21:07

Demiurrge lịch lãm tiến vào văn phòng của Ainz. Anh cúi đầu chào Ainz, người đang ngồi trước mặt anh, gật đầu với Mare và Cocytus, người đang đứng bên cạnh Ainz, và xác nhận sự hiện diện của cô hầu gái với một cái liếc nhìn.

Ainz đáp lại bằng một cái nhìn và liên lạc với Entoma qua [Message].

"(Giờ đã đến lúc, Entoma. Chuyển cho Lupusregina mệnh lệnh của mình, cô ta phải bảo vệ ba người họ bằng cả mạng sống.)"

"(Như ý ngài. Thần sẽ chuyển lời tới Lupusregina.)"

Demiurge chậm rãi bước trên giữa căn phòng, và những động tác thoải mái của anh khiến cho Ainz ghen tị.

Sao anh ta có thể di chuyển tự tin đến vậy, suy cho cùng liệu có tốt hơn nếu mình mình giữ thẳng lưng không nhỉ?

Khi Demiurge dừng chân, Ainz nói với anh ta.

"Ngươi đã đến, Demiurge."

"Vâng! Xin cảm ơn lời mời của ngài. Liệu [Message] với Entoma diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Không có vấn đề gì, cô ta báo lại và nói chuyện với ta rõ ràng. Cuộc thử nghiệm là một thành công."

"Đó quả là một tin tuyệt vời. Thần rất cảm kích khi ngài dành thời gian cho thần."

"Không cần nhắc đến chuyện đó, Demiurge. Thích nghi với người làm việc vất vả nhất cho Nazarick là lẽ thường tình. Và ngươi không khiến ta đợi lâu...Giờ thì, hãy nói ý nghĩ của ngươi đi."

Ainz đưa tờ giấy trong tay mình về phía Demiurge. Sau khi Demiurge dịch ánh mắt từ đầu xuống cuối trang giấy, Ainz đưa ra câu hỏi của anh.

"Như ngươi thấy, nội dung là thực đơn cho một bữa ăn, ngươi nghĩ sao? Nó là để cho một con người giống nam hoặc giống nữ, thậm chí có thể cả một đứa trẻ."

"....Cách nhìn của thần là con người sẽ ăn bất kì cái gì Ainz-sama đưa cho không chút phàn nàn, nhưng có lẽ đó không phải là câu trả lời ngài đang tìm kiếm.....thần không nghĩ trẻ con sẽ thích foie gras? Hơn nữa...có lẽ thêm thứ gì đó mới mẻ sẽ tốt hơn?"

"Ta hiểu rồi, cách nghĩ rất hay. Cảm ơn."

"Rất vinh hạnh...Ainz-sama, ngài đang tính đón tiếp mội vài vị khách ở Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, cõi thiêng liêng của các Đấng Tối Cao?"

"Đúng vậy, ta muốn khoản đãi những vị khách của ta."

Đón nhận khách với lòng hiếu khách, để thiết lập mối quan hệ mật thiết, thể hiện sự giàu có và sức mạnh, hay gợi ý việc mang lợi nhuận

"Liệu có ổn không?"

"Nó nên như vậy. Có vấn đề gì sao?"

"Không, hoàn toàn không. Lời nói của Ainz-sama là tuyệt đối."

Trong quá khứ, Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick gần như chưa bao giờ mời khách ngoại trừ các thành viên hội. Akemi-chan, em gái của thành viên hội Yamaiko, có đến thăm vài lần. Nơi đây không có luật cấm việc mời khách, chỉ là nó hiếm khi xảy ra.

Đó là lí do bạn hội của mình sẽ không sao kể cả nếu như mình mời Nfirea và những người. Họ không phải kẻ đột nhập, mà là khách.

Ainz hỏi Demiurge, người dường như đang suy nghĩ đều gì đó và hai thủ vệ đã đợi sẵn trong phòng.

"Thủ vệ, các ngươi đã sẵn sàng đến nhà tắm chưa?"

"Thần thực sự xin lỗi, Mare và thần đang nghĩ đến việc vào trước."

"Vậy sao, thế thì Cocytus-ngươi đã cầm nó rồi, hãy gặp trước cửa nhà tắm vậy. Increment, nếu có ai đến văn phòng của ta, hãy để họ đợi ở đây."

Ainz đứng dậy và rời khỏi phòng sau khi nghe câu trả lời từ cô hầu gái. Bỏ lại những thuộc hạ muốn đi theo sau, Ainz dẫn đường đến nhà tắm cũng nằm ở tầng 9. Ainz nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nói chuyển vẩn vơ khi họ đi cạnh nhau, nhưng bản tính ẩn thận của Cocytus không để anh làm vậy. Có lẽ anh nhận ra rằng Ainz đang cảm thấy hơi cô đơn, Cocytus thu gọn khoảng cách và hỏi:

"Ainz-sama,Có. Phải. Số. Lượng. Eight. Edge. Assassin. Giảm. Đi? Chúng. Được. Gửi. Đi. Nơi. Khác?"

Có thể nó vẫn liên quan đến công việc, nhưng trò chuyện tự nhiên với Cocytus vẫn khiến Ainz cảm thấy tốt hơn. Dẫu vậy, anh vẫn giấu kín sự hứng khởi của mình khi anh nói.

"Chúng đang ở khách sạn E-Rantel. Narberal đang ở đấy phòng khi có khách đến. Các Eight Edge Assassin đang theo dõi từ xa."

"Chẳng. Phải. Sẽ. Rất. Nguy. Hiểm. Khi. Để . Narberal. Một. Mình?"

"Đúng vậy, ngay bây giờ là cơ hội tốt để ai đó tấn công"

"Thần. Hiểu. Rồi. Hiện. Giờ. Cô. Ấy. Là. Mồi.?"

"Đúng vậy. Nếu kẻ thù đã tẩy não Shalltear đang theo dõi chúng ta, chúng chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một cơ hội hiếm có. Chúng có sẽ không muốn lại gần Momon người đã đánh bại con ma cà rồng hùng mạnh Shalltear-cho dù cái tên ta đưa cho chúng là khác. Nhưng vậy nếu như Momon không ở đấy và chỉ có một Magic caster bị bỏ lại phía sau..."

"Chúng. Sẽ. Cắn. Câu. Chứ?"

"Không rõ, nhưng nếu chúng thực sự cắn câu thì ta là một bậc thầy giăng mồi."

Ainz tạo động tác kéo cần câu với một tay.

"Liệu. Chúng. Ta. Có. Cử. Tất. Cả . Mọi. Người. Khi. Thời. Điểm. Đó. Đến?"

"Không, chúng ta sẽ không làm vậy. Chúng ta sẽ tìm ra danh tính thật sự của đối phương trước. Nếu chúng mạnh tương đương chúng ta, hay mạnh hơn ta, thì hành động thiếu thận trọng sẽ là dại dột."

Nó có lý về mặt logic, nhưng khó chấp nhận về mặt cảm tính. Cocytus lẩm bẩm

"Thần. Hiểu. Điều. Này. Là. Cần. Thiết. Nhưng. Thần. Cảm. Thấy. Khó. Chấp. Nhận. Nó. Ở. Mức. Độ. Cảm. Tính."

"Chúng ta cần phải chậm rãi điều tra và chịu đựng cho đến thời điểm chúng ta phát hiện ra điểm yếu của kẻ địch. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ xé chúng thành từng mảnh. Tội tẩy não Shalltear và bắt ta phải giết cô ấy là rất nặng"

Kể cả nếu như đối phương là một người chơi, Ainz cũng không cảm thông cho chúng chút nào. Người duy nhẩt Ainz quan tâm tới là những đồng đội trong quá khứ và những NPC ở đây. Nếu ai đó đến gây rối, anh sẽ dạy chúng sự đau đớn tột cùng chúng cần phải trả giá cho sự ngu xuẩn của chúng

"Đáp lại cái tốt với cái tốt và cái xấu với cái xấu. Đây là lẽ thường của thế giới."

Một nụ cười cay độc hiện lên trên mặt Ainz. Anh cảm thấy sự hứng khởi của khả năng thực hiện được thêm nhiều thí nghiệm nếu anh bắt được một người chơi. Thí nghiệm anh không thực hiện bởi nó quá đáng sợ-cái chết, sẽ là bài kiểm tra đầu tiên anh tiến hành

"Mắt. Đổi. Mắt. Và. Răng. Đổi. Răng. Phải. Không ?"

"Đúng vậy, nhưng ngươi có biết không? Câu nói đó cũng có nghĩa rằng ta không nên đi quá xa trong việc trả thù. Tuy nhiên, ta định đáp lại nhiều gấp vạn lần những gì chúng làm với chúng ta."

Đó là những gì Punito Moe sẽ nói, Ainz thầm nghĩ trong lòng

"Ohhh! Quả. Đúng. Là. Ainz-sama. Xuất. Chúng. Trong. Cả Sức. Mạnh. Lẫn. Trí. Tuệ."

Không cần phải quay đầu lại, Ainz cũng có thể cảm thấy sự kính trọng hướng đến anh từ sau lưng.

"Liệu. Ainz-sama. Có. Định. Dành. Cả. Ngày. Ở. Trong. Nazarick. Không?"

"Không, sau buổi tắm, ta sẽ xem qua những giấy tờ trong tay và rồi quay về E-Rantel. Ở đó cũng có rất nhiều vấn đề cần đến sự chú ý của ta. Vậy còn ngươi?"

"Thần. Sẽ. Quay. Trở. Về. Đồn. Gác. Bên. Trong. Nazarick. Cho. Đến. Thời. Điểm. Hiện. Tại. Việc. Khám. Phá. Khu. Vực. Xung. Quanh. Hồ. Và. Những. Vấn. Đề. Có. Lợi. Cho. Nazarick. Khác. Đã Gần. Hoàn. Tất."

"Sau khi ngươi quay lại, những người ở bên ngoài sẽ là Demiurge, người vốn đang phụ trách rất nhiều dự án, Sebas và Solution, những người đang thu thập tin tức ở Vương đô, Aura, người cũng đang xây dựng căn cứ trong khu rừng, cũng như ta và Narberal."

"Thật. Khó. Để. Chấp. Nhận. Việc. Đấng. Tối. Cao. Làm. Việc. Mà. Đáng. Lẽ. Chúng. Thần. Phải. Làm-"

"Haha, đừng bận tâm đến vấn đề đó, Cocytus."

"Xin. Hãy. Đừng. Nói. Như. Vậy. Ainz-sama. Là. Người. Trị. Vì. Nơi. Này. Lời. Của. Ngài. Là. Luật. Xin. Đừng. Để. Tâm. Đến. Những. Lời. Luyên. Thuyên. Ngu. Ngốc. Của. Thần. Hơn. Nữa-"

Bầu không khí giữa họ thay đổi, khiến Ainz nói "Hả?" Cocytus dường như có vẻ hơi buồn rầu, nhưng điều đó rất khó nói-Ainz nhìn ông ta qua vai mình.

"Nếu. Demiurge. Và. Thần. Thực. Sự. Xuất. Sắc. Thì. Ainz-sama. Sẽ. Không. Cần. Phải. Đi. Ra. Ngoài. Đúng. Không? Suy. Cho. Cùng. Chúng. Thần. Vẫn. Quá. Bât. Tài-"

"Điều đó không đúng. Tất cả các người được tạo ra với một mục đích cụ thể trong đầu. Đó là lí do tại sao việc mọi người hoàn thành tốt công việc được giao là rất quan trọng. Thú thực, sẽ chẳng sao nếu như các ngươi không thể biết những thứ khác ngoài nó. Một Demiurge tri thức và thông minh là đã quá giỏi, chỉ thế thôi."

Nhận thấy Cocytus lưỡng lự đồng ý, Ainz tiếp tục.

"Dù gì thì, ngươi chỉ cần tăng số lượng thứ ngươi có thể làm được từng chút một. Ngươi chắc hẳn đã học được rất nhiều sau khi thu phục được làng lizardman dưới sự cai trị của chúng ta. Cai trị ngôi làng đó từ giờ sẽ trở thành thức ăn cho kho kiến thức của ngươi. Tiến lên từng bước như thế này, và ngươi sẽ ở cùng đẳng cấp với Demiurge một ngày nào đó."

"Liệu. Thần. Có . Thể. Làm. Vậy?"

"Ta nghĩ điều đó là khả thi."

Ainz trả lời theo một cách lòng vòng.

"Demiurge là vô địch về trí thông minh, để trở thành một người đàn ông có thể đối đầu với anh ta sẽ là một con đường khó khăn. Tuy vậy, ta không nghĩ rằng những cố gắng của ngươi sẽ trở nên vô ích."

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng trước khi Cocytus thốt ra những lời nói của mình một cách nhỏ nhẹ.

"Thần. Xin. Chân. Thành. Cảm. Tạ. Ainz-sama"

"Ta không nói gì xứng đáng với lòng cảm kích của ngươi cả. Được rồi, Cocytus, chúng ta đã gần đến nhà tắm. Hãy làm nhẹ bầu không khi trước khi Demiurge hay Mare quay trở lại."

"Vâng!"

♦ ♦ ♦

'Spa Resort Nazarick' là một nơi tuyệt vời nằm trên Tầng 9 của Nazarick. Nó có tổng cộng 9 loại bồn tắm và 17 bồn tắm cho hai giới tính. Bồn tắm nổi tiếng nhất là bồn tắm Cherenkov với những tia sáng xanh lam sáng đến đau mắt, một bồn tắm toả ra một bầu không khí lịch lãm. Ainz, người đi đến nhà tắm với Cocytus mở rộng đôi mắt bởi anh gặp phải một người không ngờ tới

"Ainz-sama!"

Hình trái tim dường như vọt ra ở cuôi lời nói của Albedo khi cô hét lên. Không, không chỉ cô, Shalltear và một Aura mệt mỏi cũng ở đây. Demiurge và Mare không ở đây, liệu có phải đã đợi sẵn ở phòng thay đồ?

"Al-Albedo, sao ngươi ở đây ?"

"Hmmm? Thần ở đây để tắm với mọi người...Ainz-sama cũng vậy sao?"

"Ah, ừ....Đúng vậy, quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Albedo"

"Đúng thế, đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!...Thần nghe rằng hoạt động và chảy mồ hôi trước khi vào bồn tắm sẽ là rất tốt. Sao Ainz-sama và thần không cùng hoạt động với nhau?"

Ainz bất chợt cảm thấy lạnh cóng.

"Ừ, bóng bàn nghe có vẻ được..."

"Đó không phải ý thần. Thần đang nói đến thứ gì đó hư hỏng."

Với động tác di chuyển nhanh gọn đúng như mong đợi từ một chiến binh lvl100- quá nhanh để Ainz có thể tránh-Albedo thu gọn khoảng cách với Ainz và cố viết thứ gì đó lên áo choàng của anh. Tuy nhiên, ngón tay của cô chọc khe xương sườn của Ainz

"Ah."

"Ah."

Cả hai người thốt lên cùng một lúc.

Quả là một cảnh tượng đáng buốn cười. Ainz cười gượng gạo khi anh đẩy mặt ra xa chút để có thể nói chuyện với Albedo.

"Ngón tay của thần chọc vào chỗ quan trọng của Ainz-sama..."

Cả khuôn mặt của Albedo đỏ bừng, đôi mắt cô thẫm nước và có một mùi hương ở cô. Nó giống như những gì Ainz ngửi thấy trên giường của anh

"-Hey, thần đã hỏi điều này trước kia, nhưng chẳng phải cô gái này rất lạ sao?"

Aura hỏi câu hỏi của cô trong khi giữ Shalltear lại, trong khi Ainz sững sờ

"...Thần xin chân thành xin lỗi, Ainz-sama. Thần không thể kiềm chế bản thân. Eh, Xin hãy nghĩ việc này là hậu quả của việc tích luỹ quá nhiều stress từ việc làm việc cho Nazarick. Xin hãy nghĩ vậy."

"Việc đó, việc dó không thể tránh khỏi. Ừ, Albedo, ta rất cảm kích cho những công sức ngươi bỏ ra mỗi ngày."

Ainz tuy muốn rời đi thật nhanh bị chặm lại bở một bàn tay nắm lấy áo choàng anh. Không cần phải tự hỏi bàn tay này thuộc về ai.

"Albedo, có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại miễn cưỡng để ta đi"

"Khi thần nghe những lời đó...Nó thắp lên một ngọn lửa trong tim. Bụng thần đang quằn quại. Đó là lí do-Ainz-sama..."

"Hey, đợi chút, bình tĩnh lại đi Albedo! Co-Cocytus!"

"Để. Đó. Cho. Thần!"

Khí lạnh tràn đầy căn phòng ngay lập tức hạ nhiệt độ trong căn phòng trong tức khắc, khiến Albedo, người đang lên cơn điên, lấy lại lí trí.

"Ta. Sẽ. Không. Tha. Thứ. Cho. Sự. Bất. Kính. Của. Cô. Đến. Ainz-sama. Kể. Cả. Nếu, Như. Cô. Là. Tổng. Quản. Thủ. Vệ."

Cocytus, người đặt mình giữa Ainz và Albedo cầm một thanh giáo bạc trên tay, điều đó hiển nhiên nói rằng ông sẽ tấn công nếu như tình hình cần đến nó.

"-Xin hãy thứ lỗi cho sự ngu ngốc của thần, Ainz-sama. Thần vừa rồi quên mất bản thân."

"Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, Albedo."

Tuân theo ý nguyện của chủ nhân, Cocytus bước sang bên, nhưng vẫn cầm trên tay thanh giáo.

"Ta biết ngươi bị căng thẳng nặng từ công viêc, không kiềm chế bản thân có lẽ là cách để ngươi giải toả sự bực tức. Dù sao thì hãy đi tắm và giải toả sự căng thẳng của ngươi đi. Cocytus, làm tốt lắm."

Sau khi Ainz kết lời, anh nâng rèm phía phòng tắm dành cho nam, nhưng dừng lại bởi những bước chân theo sau anh.

"...Sao ngươi lại đi theo ta, Albedo? Chỉ để cho rõ ràng, đây là phòng tắm dành cho nam, không phải cho nữ."

"Thần muốn kì lưng cho ngài."

"...Từ chối. Ta không ở một mình và sẽ vào phòng tắm với những thủ vệ nam khác. Liệu ngươi có ổn khi để họ thấy thân trần của mình?"

Cô ấy có thể nói không sao bởi cô là một succubus, Ainz nghĩ, nhưng Albedo đáp lại ngay lập tức.

"Vậy thì, có những phòng tắm gia đình ở chỗ khác-"

"Phòng tắm gia đình không phải là để cho việc đó!"

"Nhưng Ainz-sama, thần nghĩ thật là láu cá khi chỉ thể hiện với đàn ông tình yêu thương của ngài."

"Đúng vậy" Shalltear chen vào cho dù miệng bị Aura che kín. Ý nghĩ vào cùng nhau khiến mắt Aura sáng lên, cô bé thích những hoạt động tập thể. Cocytus có vẻ hơi bối rối.

Tắm cũng nhau là cách thể hiện tình yêu thương?...Tính cả vụ việc trước đó, chẳng phải Albedo hơi lạ sao? Liệu cô ấy cư xử kì lạ do vụ việc đó?

"Albedo, đầu tiên hãy để ta nói điều này. Ta thích phụ nữ hơn đàn ông, và là một người chỉ thuần hứng thú với khác giới." Ainz cắt miệng Albedo, người đang muốn đáp lại điều gì đó "Có thể trong tương lai, một mối quan hệ như vậy sẽ phát triển. Tuy nhiên, khi mà tình hình về thế giới vẫn chưa rõ ràng, có một mối quan hệ với một trong các ngươi sẽ gây tổn hại đến tương lai của toàn tổ chức."

Uuuu, Albedo cau mày.

"Và tất cả các ngươi đều như con gái của bạn ta- một mối quan hệ như vậy là quá phức tạp."

"Tôi đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra ở lối vào, vậy ra là mấy người đang gây rắc rối cho Ainz-sama."

"O-Onee-san...chết rồi."

"Chị chưa chết" Cô bé đáp lại yếu ớt

"Ta đang đợi hai người các ngươi."

"Thần xin lỗi vì đã đến muộn. Tuy nhiên...Tổng Quản-san, giờ chẳng phải lúc cô nên học cách điều khiển cảm xúc của mình sao?'

Đôi mắt híp của Demiurge khẽ mở, thể hiện rõ sự thù địch của anh. Quả thật rất đáng sợ khi ai đó thường ngày hiền lành trở nên tức giận. Đúng như những lời nói đấy, không khí trở nên căng thẳng. Cocytus cũng lấy thế đứng chống lại Albedo. Albedo vẫn cười như thường. Không, nụ cười của cô sâu hơn thường ngày.

"-Lũ Ngốc!"

Ainz tức giận gào lên

"Đừng có cãi nhau trước mặt ta! Lũ khờ này!"

Tất cả hộ về quỳ một đầu gối xuống và run rẩy.

"Chúng thần rất xin lỗi, Ainz-sama !"

"..Đủ rồi, đứng lên, tất cả các ngươi" Sau khi nhìn thấy tất cả đã đứng lên, Ainz nói nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành những đứa trẻ nghịch ngợm

"Hãy dừng tất cả những cuộc cãi nhau man rợ này lại. Việc đó chỉ làm ta cực kì thất vọng, hiểu không?"

Sau khi nhận được sự thừa nhận của tất cả những người có mặt, cơn thịnh nộ trong tim Ainz hoàn toàn biến mất

"Được rồi, hãy đi tắm để thay đổi tâm trạng. Nhóm nam sẽ đi theo ta. Aura, giờ ngươi là người phụ trách nhóm nữ. Đừng để hai người sau lưng ngươi làm gì ngu ngốc."

"Theo ý ngài!"

Một ngọn lửa loé sáng trong mắt Aura. Ban đầu, Albedo và Shalltear nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để lén vào bên nam, nhưng quyết tâm của họ bị lung lay sau khi họ nhìn thấy Aura kích động đến thế nào.

Ainz mở tấm rèn với chữ 'Nam' trên đó, lờ đi vụ nào động sau lưng anh. Anh cởi quần áo trong phòng. Thông thường thì việc tháo bỏ trang bị của anh rất là phiền hà, nhưgn anh đã chuẩn bị trước và cởi không mất chút thì giờ và nhanh chóng tiến vào.

Mình giờ đang cởi trần, nhưng mình nên di chuyển như thế nào đây...

Cơ thể anh là một bộ xương với không chút da thịt. Điều đó là không thể tưởng tượng cho Suzuki Satoru, nhưng là bình thường trong thế giới này. Ainz đã nhiều lần tự hỏi làm cách nào để dung hòa những hành động khác biệt của mình.

"Ta sẽ vào trước"

"Xin, xin hãy đợi thần!"

Mare trần truồng theo sau với những bước đi nhanh nhẹn. Cậu thường mặc trong bộ đồ nữ, nhưng giờ cậu trông y hệt một cậu bé. Do cậu vẫn là một đứa trẻ, trên người cậu không lộ chút cơ bắp nào cả. Nghĩ đến việc một cơ thể mềm như vậy lại sở hữu sức mạnh như thế, đây là thứ gì đó đặc biệt với bản chất của thế giới này, cũng như Ainz.

Ainz nghĩ về điều đó trong hi nhìn Mare, và cảnh báo

"Đừng chạy ở đây. Sàn nhà ướt lắm nên rất nguy hiểm."

Thủ vệ sẽ không chết kể cả nếu như họ trượt chân và đập đầu, nhưng Mare trông như một đứa trẻ, nên Ainz không thể không lo lắng.

"V-vâng, thần rất xin lỗi."

Đừng xin lỗi nghiêm túc như vậy, Ainz nghĩ.

"Xin lỗi vì đã phải đợi."

Demiurge và Cocytus không lâu sau đi theo vào. Demiurge có một cơ thể gầy và cân đối. Anh ta có lẽ đã thực hiện một chế độ tập luyện thích hợp, nhưng một phần lí do là do cài đặt của Ulbert.

"Cocytus trông vẫn y hệt như thường ngày."

"Thì anh ta luôn cởi truồng."

"Liệu. Anh. Có. Thể. Không. Nói. Theo. Cách. Dâm. Dục. Như. Vậy. Không?"

"Xin lỗi, bộ xương ngoài của Cocytus cũng là áo giáp của anh ấy. Đó là hình dáng thường thấy của anh ta nên không thể tránh được."

Giáp xương ngoài là một dạng vũ trang hoá cơ thể , giống như móng tay và răng của Shalltear. Nó có thể dược cường hoá qua sự thăng cấp của người dùng và việc sử dụng pha lê dữ liệu. Điểm lợi của một cơ thể được vũ trang hoá là sự thuận tiện của việc không cần phải thay thế trang bị, và nó sẽ được sửa khi HP của người dùng được hồi phục. Nó sẽ không rơi ra khi chết, và nó cung cấp cho người dùng rất nhiều lợi ích.

Mặt hạn chế là độ cứng rắn và các chỉ số thường thấp hơn so với những trang bị cho người chơi ở cùng cấp bậc. Gần như là không thể cho một cơ thể vũ trang hoá cấp 100 đạt đến chỉ số của trang bị cấp Divine. Có lẽ việc đó có thể thưc hiện được nhờ vào những kĩ năng đặc biệt dùng để cường hoá một cơ thể vũ trang hoá, nhưng Ainz không chắc về điều đó.

Với người chơi, cái dở lấn át cái hay, nhưng với NPC là điều ngược lại là đúng. Người chơi có thể tránh rắc rối trong việc chuẩn bị một bộ trang bị và giáp khác.

"Cảm. Ơn. Rất. Nhiều."

Cocytus cúi đầu. Ainz không thực sự nói đỡ cho anh ta, nhưng-

Nó khiến anh ta phiền muộn đến nỗi anh ta phải cảm ơn mình-Anh ta đang bị bắt nạt sao ? Liệu mình có nên nói với những người khác để ý đến điều này?

Đó có lẽ là cảm giác của một giáo viên khi có chuyện bắt nạt xảy ra trong lớp. Yamaiko sẽ xử lí chuyện này ra sao, Ainz nghĩ trong khi nói với nhóm nam.

"Được rồi, đi thôi."

Ainz dẫn họ đến nhà tắm, vốn được chia thành tổng cộng 12 khu vực. Bắt đầu từ nơi lớn nhất, bồn tắm rừng sâu, nơi đây cũng có bồn tắm kiển La Mã cổ điển, một bồn tắm yuzu với yuzu nổi trên nó, một bồn tắm có ga, một bể sục, một bồn tắm điện với một dòng điện cường độ thấp giật lên người, một bồn tắm lạnh với than nổi trên nó, một bể bơi Cherenko- cho dù không ai thực sự biết nó được làm từ gì- mà một bể tắm hỗn hợp ngoài trời...cho dù cảnh vật là nhân tạo.

Nơi đây cũng có một phòng xông hơi, một khu tắm mặt đá (Note: Bedrock bath-cái này hình như chỉ có ở nhật bản), và cuối cùng, phòng chờ.

"Chúng ta nên tắm chỗ nào nhỉ? Hãy để ta nghe ý kiến của các ngươi."

"Thần. Nghĩ. Suối. Lạnh. Sẽ. Rất. Tuyệt. Nếu. Ainz-sama. Đồng. Ý"

Ainz sở hữu miễn trừ lạnh, nên anh không bị ảnh hưởng bởi nước cực lạnh, nhưng gợi ý suối lạnh ngay từ đầu thực sự rất lạ.

"Cocytus-san...Chúng ta ở đây là để tắm..."

Mare nói một cách ngoại giao, và Cocytus cuối cùng hiểu ra sự sai lầm của mình. Ông tự sửa cho bản thân ngay lập tức.

"Do chúng ta ở đây là để tắm. chúng ta nên đến một bể mà sẽ hỗ trợ tuần hoàn máu...Đợi, ta có một câu hỏi cho anh. Anh có thể vào bể nóng không ? Anh sẽ không trở thành một con tôm hùm luộc phải không ?"

"Không. Cần. Lo. Xương. Ngoài. Của. Tôi. Chống. Lửa. Tốt. Hơn. Cơ. Thể. Anh. Nhiều"

"Hmph" Cocytus nói một cách đầy kiêu hãnh

"Er, erm, thần nghĩ một cái bể thường là được..."

"Thần. Nghĩ. Suối. Lạnh. Là. Tốt. Nhất. .....Thư. Giãn. Như. Đắm. Mình. Trong. Băng. .."

"Ông là người duy nhất nói điều đó, tôi nghĩ đó là một ý kiến không phổ biến..."

"Được rồi, sẽ không vui nếu như chúng ta không cùng nhau làm việc này. Hãy vào tất cả chúng từng cái một. Chúng ta sẽ bắt đầu với bể rừng rậm. Đồng đội ta đã mất rất nhiều công sức để xây nó."

"Thần rất mong chờ đến đó." Thuộc cấp của Ainz nói trong khi anh dẫn họ đển bể rừng rậm-với Cocytus cảm thấy hơi lẻ loi-theo hàng.

Rừng cây rậm rạp này có thể là nhân tạo, nhưng nó trông thật đến nỗi Ainz tưởng rằng quái vật sẽ nhảy ra từ nó bất kì lúc nào.

"Nơi này được thiết kế dựa theo một nơi đã từng tồi tại trong quá khứ, Sông Amazon. Người tạo ra nó là Bellriver-san, với sự hỗ trợ của Blue Planet-san."

Quay lưng về phía những thủ vệ đang thở dài, Ainz cầm lấy một cái chậu tắm và ghế thấp.

Tại sao tất cả chậu ở nhà tắm này đều màu vàng? Khi mình hỏi họ, họ bảo đó là phong tục...nên tất cả chậu tắm đều màu vàng.

"Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng các ngươi phải tắm toàn thân trước khi đi vào bể. Cách ta tắm sẽ làm bẩn xung quanh, nên đừng quá lại gần"

Nói xong, Ainz đổ một chậu đầy nước ấm lên người. Một lượng lớn nước bắn ra mà không chạm vào cơ thể anh. Làm ướt cơ thể anh chỉ trong một phát là không thể. Sau khi lặp lại việc này nhiều lần và xác nhận rằng toàn thân anh đã được rửa sạch, Ainz lấy ra cái cọ.

Sau khi đã cho rất nhiều nước xà phòng, Ainz bắt đầu kì cọ cơ thể mình. Có rất nhiều khe hở giữa các nhánh xương của anh và bong bóng xà phòng bay khắp nơi, cứ như thể một con khỉ đang tắm rửa vậy.

Huh, mình đáng lẽ nên mang chú slime đang yêu, phụ tá tắm rửa Miyoshi-kun theo mình.

Anh không nên để người khác thấy diện mạo dính đầy bụi bẩn của mình, nhưng tắm rửa bản thân với một cái cọ sau rất lâu quả là phiền phức. Trong khi Ainz đang cố kì cọ bản thân, Mare kéo một cái ghế thấp lại gần với một tay. Một chút lo lắng lộ trên đôi má ửng đỏ của cậu, Mare cười.

"Ai-Ainz-sama! Thần, thần sẽ giúp ngài kì lưng!"

"Hoh? Oh, ta hiểu rồi. Ngươi uốn giúp ta tắm rửa.Nó rất buồn chán khi sử dụng cái cọ này, nhưng dùng một cái khăn sẽ khá mệt"

Ainz quay lưng lại về phía Mare, người cầm lấy cái cọ và bắt đầu chậm rãi làm sạch.

"Ngươi đang làm rất tốt."

"Thần cảm ơn."

"Dù ngươi không thể làm sai được" Ainz đáp lại lời cảm ơn của Mare. Anh liếc nhìn sang phía hai người kia.

"Tôi sẽ giúp anh tắm rửa."

"Xin lỗi đã làm phiền anh." (Note: Cái này chắc là Cocytus nói nhưng nó lại không có cái cách viết phiền toái kia)

Ainz mỉm cười-cho dù anh không thực sự biểu lộ do anh là một skeleton- và anh không thể kiểm hãm nụ cười đó.

-Hiện giờ, đây là nơi tuyệt vời nhất tại Nazarick.

Nụ cười của Ainz trở nên đậm hơn khi anh nghe thấy giọng nói của cậu bé "Mình cần phải kì ở đây nữa."

"Cảm ơn, Mare. Giờ, hãy để ta giúp ngươi tắm rửa, ngươi không cần phải do dự."

Ainz xoay người cậu bé đang hoảng hốt lại, đổ đầy chiếc khăn của Mare với nước xà phòng. Ainz rửa cẩn thận và đảm bảo rằng anh áp lực đủ mạnh, thư giãn hơn lúc anh được tắm rửa.

"Có đau không?"

"Không, không sao ạ."

Sau khi kì sạch xong tấm lưng cứng đến bất thường của Mare, Ainz trả cái khăn lại cho cậu.

"Ngươi có thể tự kì mặt trước phải không?"

"Tất-tất nhiên"

Ainz cầm cái cọ lên và cẩn thận lì sương sườn của mình, cố gắng không làm bắn nước lên Mare, người đang tắm bên cạnh anh.

"Giờ thì, ta sẽ đi trước."

Demiurge, người đã xong, quẫy đuôi khi anh ta bước về phía bể. Tiếp theo là Cocytus. So với Ainz, tắm rửa với anh cũng buồn chán không kém, những bốn cánh tay nhanh nhẹn của anh giúp tăng tốc độ làm việc nhanh chóng. Mare theo sau, và cuối cùng, Ainz xong sau nhiều phút.

Bể khá lớn. Nước ấm chảy không ngừng từ một cái đầu sư tử tinh tế và hơi nước ao phủ khắp nơi. Ainz để ý bước chân của anh trong khi bước đi, và nhìn hai thủ vệ trong cái bể gần đó, với Cocytus xa hơn chút ít.

"Ah...thật thoải mái."

Ainz có ấn tượng rằng trẻ con sẽ bơi trong bể, nhưng Mare chỉ ngồi xuống một cách chín chắn với chiếc khăn để trên đầu. Cách câu ta ăn nói như người lớn cho dù cậu có dáng vẻ của một cậu bé khiến Ainz ngạc nhiên. Vị trí thủ vệ là một công việc nặng nhọc.

"Đúng thật, mình có thể cảm thấy sự mệt nhọc chảy ra khỏi cơ thể."

Demiurge bỏ kính ra và vỗ nước vào mặt trong anh thở ra, y hệt một ông già.

"Nóng. Quá..."

"Eh, tôi tưởng ông bảo có miễn trừ."

"Tôi. Không. Nghĩ. Nó. Nóng. Đến. Thế..."

"..Đừng toả khí lạnh chỉ vì thế. Và đừng lại đây. Một bồn tắm là phải nóng."

Chả trách gì Cocytus phải ở phía xa. Vùng nước xung quanh anh ta có lẽ đã lạnh đi

"Nó. Cảm. Thấy. Tuyệt. Với. Anh. Là. Bởi. Anh. Chịu. Được. Lửa, Demiurge... Suối. Lạnh. Cũng. Tuyệt. Phải. Không?"

"Tôi không hứng thú. Hơn nữa, anh có thể thưởng thức nó mà không hề cần đến miễn trừ. Chẳng lẽ ông không thể chịu khó chút được sao, Cocytus?"

"Anh. Đang. Thách. Thức. Tôi. Sao, Demiurge-Thú. Vị. Đấy."

"Thoải mái đi, tắm là một thú vui. Đi ra phòng xông hơi nếu các ngươi muốn đấu sức chịu đựng. Đừng cố quá nếu như nó trở nên quá khó."

"Phew."

Vầng trán của Mare thấm đẫm mồ hôi khi cậu thở ra hơi nóng.

"Nhìn này, tắm là phải như vậy. Đừng cố quá Mare, cứ ra khỏi bồn nếu ngươi không thể được nữa nhớ chưa ?"

"Không, không sao Ainz-sama! Thần sẽ dùng ma thuật nếu như thần thật sựu không thể chịu được nữa."

Thế thì cũng sẽ rất lạ kì, Ainz nghĩ mà không nói ra miệng. Anh chuyển hướng nhìn về phía Demiurge.

"...Đi vào bể với miễn trừ liệu có phải là đúng cách ?"

"Đó là một cách làm, Ainz-sama. Nó tương tự như Ainz-sama là một undead không thể bị ướt."

"...Quả đúng thật"

Anh có thể cảm thấy cơ thể anh ấm lên chú it, nhưng nó không thoải mái bằng so với thời gian anh là con người.

Hạn chế của việc trở thành undead...

Trong khi Ainz nhớ niềm vui mà anh đã đánh mất...

"Hmm?"

Anh ngẩng đầu lên khỏi lớp hơi nước và nhìn xung quanh.

"Liệu thần có thể hỏi có chuyện gì xảy ra?"

"Ta nghĩ có ai đó đang gọi tên ta"

"Có. Phải. Nó. Đến. Từ. Khu. Kế. Bên ?"

Cocytus ra hiệu chỉ về bức tường phái sau anh.

"Bên đó là-ta hiểu rồi, nhà tắm nữ"

"Thần hiểu, nhưng....Bức tường mỏng đến vậy sao?"

"Có. Lẽ. Chỉ. Là. Họ. Quá. Ồn. Ào."

Ainz tập trung lắng nghe. Anh không mục đích nào khác , chỉ hơi tò mò không biết cái cô gái nói về chuyện gì. Anh không áp tai vào mặt tường. Đó sẽ là một hành động không xứng với người trị vì Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Giữ chút khoảng cách với bức tường, anh cố gắng hết sức để nghe lén tiếng động từ khu vực kế bên

"Albedo thật rập rạm dưới đó."

Thứ đầu tiên Ainz nghe thấy được khiến anh cau mày.

"-Đừng nói một cách dâm dục như vậy, Aura. Ah-Ainz-sama có lẽ đang ở đằng sau bức tường này. Liệu đây có cái lỗ nào để mình nhìn lén qua không?"

Ainz nhìn kĩ bức tường, tự hỏi liệu có ai đã xây cơ chế kì lạ nào đó vào trong nó không. Đã từng có một khoảng thời gian những thiết bị như vậy được ưu chuộng giữa các thành viên hội, và một vài trong số chúng có thể đã được lắp đạt tại đây.

"-Chẳng phải nó nên là điều ngược lại? Con trai đáng lẽ là người làm việc đó"

"Việc đó là không thể. Ainz-sama chỉ cần ra lệnh 'khoe hàng cho ta', ngài không cần phải nhìn lén."

"-Oh, Shalltear thực sự đang có lí."

"-Thật thỗ lỗ đó. Có phải đó là bàn chải đánh răng? Đánh răng trong bể...Liệu cô có thể không làm việc đó bây giờ?"

"-Điều đó không thể tránh được. Tôi rất khó tắm rửa cho bản thân, nên tôi phải làm nó trong một bể tắm lớn như thế này"

Giọng của Albedo dường như đến từ một chỗ cao hơn, và một tiếng cọ lớn có thể nghe thấy

"-Hmm, việc đó đúng là trông tẻ nhạt. Được rồi, tôi sẽ cho phép nó."

"-Cảm ơn."

"-Wahh, đừng nhìn về phía này trong khi nắm lấy đầu của cô như vậy. Kinh tởm, Shalltear, chẳng phải cô sẽ đánh răng sao?"

"-Tôi có thể làm trong phòng, nên không cần làm tại đây. Dù sao thì chúng ta liệu có thể bị sâu răng không?"

"-Kể cả nếu như cô không bị sâu răng, nếu cô có hơi thở hôi thối trong khi hôn thì ngay cả tình yêu ngàn năm tuổi cũng trở nên lạnh giá."

Tiếng cọ dừng lại và tiếng bước chân nặng nề có thể nghe thấy.

"-Hmm, đợi chút, cô sẽ vào như vậy sao ? Ít nhất..."

Sau một tiếng bõm lớn, tiếng nước tràn ra có thể nghe thấy. Dường như có ai đó táo bạo nhảy xuống bể

"-Wah Cough cough! Nếu tôi là một con ma cà rồng trong sách truyện thì tôi đã sẽ chìm xuống và không trồi lên."

"-Cô không phải một đứa trẻ, đừung nhảy như vậy!"

"-Fufufu.Ah...Thật thư giãn. Đó là lí đo tại sao tôi đến đây"

"-Ít nhất hãy theo phép lịch sự tối thiểu khi tắm rửa...Oh?"

"-Cái gì? Hmm? Con sư tử đang di chuyển?"

"-Không biết phép lịch sự nghĩ là ngươi không có quyền đi vào bể tắm! Tiêu diệt!"

Một giọng nam bất chợt vang lên khiến Ainz và những người khác nhìn lẫn nhau

"Tôi. Không. Thể. Mơ. Rằng. Bản. Thân. Sẽ. Nghe. Thấy. Nó. Đó. Là. Hộ. Vệ. Khu. Vực. Nhà. Tắm. Phải. Không? Nhưng. Có. Phải. Có. Một. Người. Đàn. Ông. Trong. Bể. Tắm. Nữ?"

"Không, ta đã từng nghe giọng nói đó...Đó là Luci★fer-san."

Khi anh nghe giọng nói bất tường của người đàn ông đó, anh nhớ lại rất nhiều những rắc rối mà Luci★fer đã gây ra. Thú thực, anh không thực sự thích anh ta.

"Một trong những Đấng Tối Cao!?"

"-Cứng thật! Đây không phải một con golem thép thông thường! Albedo!"

"-Chết đi! Đồ golem sắt vụn!"

Với tiếng va chạm lớn, một thứ gì đó va mạnh vào tường. Ngay cả bức tường bên nam cũng rung lên

"Về cơ bản, hãy chuẩn bị bản thân để xông vào bên nữ với đầy đủ trang bị khi cần thiết"

Ainz ra lệnh cho những thủ vệ còn đang lưỡng lự.

Thảm hoạ này sẽ kết thúc nếu như họ giải được chế độ tấn công được đặt bởi đồng đội của anh, nhưng họ chắc hẳn đang có một trận chiến toàn lực phía bên kia. Không có trang bị, khả năng chiến đấu của bên nữ sẽ giảm đi đáng kể, nên họ có thể sẽ cần sự giúp đỡ nếu như tình hình cần đến nó.

"...Lần sau ta muốn tắm trong yên bình."

Ainz nói sau khi lắc hết nước ra khỏi cơ thể trong khi tiến đến phòng thay đồ. Các thủ vệ cùng gật đầu đáp lại câu nói tự nhiên đó.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-The Magic Caster Of Destroy:Mở Đầu

Jircniv Rune Farlord el Nix- người cai trị tối cao của Đế quốc, một chàng trai trẻ gieo rắc nổi kinh hãi được biết đến như là [Blood Emperor], đại diện cho những thành tựu hoàn mỹ của anh.

Anh tin là mình sẽ chiến thắng đối thủ bằng sự tự tin hơn người, có thể nhào nặn họ trong lòng bàn tay. Bất luận thế nào cũng không thành vấn đề.

Đó là sở trường của tầng lớp quý tộc. Đặc biệt là đối với Hoàng đế, người đã được đào tạo một cách kỹ lưỡng bằng nhiều phương pháp từ lúc còn nhỏ, đến mức mà không một ai có thể nhìn thấu được nội tâm của anh. Đối với những vị khách, anh xuất hiện mà không gì nhiều hơn ngoài một người hiền lành và ngây thơ.

Điều quan trọng nhất là hiểu được mưu tính của đối phương và làm giảm sự đề phòng của họ. Thu thập thông tin từ những người đã tràn đầy sự nghi ngờ là rất khó. Tuy nhiên, bằng cách xây dựng niềm tin và thiện chí, những bức tường phòng thủ bao quanh họ sẽ bị phá vỡ từ từ theo từng cái một, cho đến khi ý định thật sự của họ lộ ra. Đương nhiên, sự lừa dối này là ẩn sau một nụ cười với lời nói "chúng tôi chào đón bạn thật nồng nhiệt".

Và đối thủ của quý ông Jircniv là một cặp Dark Elf, những kẻ đã đột nhập vào thủ đô Đế quốc trên lưng một con rồng. Đây là lần đầu tiên anh gặp những cá nhân xuất hiện mà ẩn chứa trong họ là một sức mạnh khủng khiếp.

Một cô bé sử dụng một cây gậy tạo ra một trận động đất khiến 117 người chết. Trong những kẻ đã chết, có 40 người là vệ sĩ hoàng gia, 60 người là hiệp sĩ đế quốc, 8 người là arcane magic caster, 8 người nữa là magic caster thần hệ, và thêm nữa là- một bản danh sách thiệt hại.

Đối với các hiệp sĩ, có thể bảo vệ trong thủ đô Đế quốc có nghĩa họ là những chiến binh ưu tú nhất của Đế quốc, nhưng miễn cưỡng mà nói thì họ không phải là một sự mất mát lớn. Nếu xếp hạng họ như một mạo hiểm giả, thì thứ hạng của họ sẽ là [silver]. Do hệ thống mở rộng đặt ra cho việc giáo dục và đào tạo hiệp sĩ mới, con số này có thể dễ dàng bổ sung trong tương lai.

Tiếp theo là vệ sĩ hoàng gia, tinh hoa của tinh hoa. Một điều đáng tiếc là hơn một nửa số đàn ông, mà mỗi một người tương đương với một mạo hiểm giả cấp [Gold], đã bị giết chết cùng một lúc. Họ được trang bị vũ khí và áo giáp được trui rèn và yểm ma thuật bởi các magic caster của Đế quốc, một tài sản có giá trị hơn cả thứ hạng [Gold] của họ.

Và cuối cùng, sự mất mát đau thương nhất- người đàn ông cuối cùng- một trong những hiệp sĩ mạnh nhất của Đế quốc, [The Immovable]- Nazami Enec.

Mặc dù ông đã tuyên bố là mình chỉ bắt chước theo phong cách chiến đấu đã thấy trước đây, lối chiến đấu song thuẫn của ông cũng đã đủ để ông được công nhận là một trong bốn hiệp sĩ mạnh nhất Đế quốc.

Trong thế giới này, một nơi mà sức mạnh chiến đấu của một chiến binh hùng mạnh có giá trị tương đương với vài trăm lính nghĩa vụ, sự ra đi của chiến binh như vậy không chỉ đơn giản mà xem như là cái chết của một người. Trong trường hợp xấu nhất, thậm chí có thể xem sự mất mát này là sự suy yếu sức mạnh của cả một quốc gia.

Thật sự, Jircniv nên rút về nơi an toàn ngay lập tức, nhưng hành động như vậy sẽ không thích đáng cho một người chinh phục trẻ tuổi như anh. Có lẽ đây là để phô diễn sức mạnh hoặc là đe dọa, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đáp trả bằng một nụ cười hoan nghênh.

Tuy nhiên, anh không thể để mình bị họ dắt mũi. Mắt của Jircniv chăm chú nhìn vào hai đứa bé đang đứng trước mặt, không để cho một động thái hoặc cử chỉ nào lọt khỏi mắt anh. Người ta có thể nắm bắt được thông tin dù là nhỏ nhất khi quan sát.

Jircniv đã đánh hơi thấy một âm mưu; anh có thể xác định được nếu một quý tộc dưới ánh mắt của anh có trung thành, hoặc bí mật lập kế chống lại anh. Anh đã mài dũa giác quan đến cực hạn, cố gắng thu thập những mẫu vụn quan trọng của thông tin từ hai kẻ đang đứng trước anh.

Từ trang phục của họ...

Từ sắc thái của họ...

(Nhưng mình nhầm rồi.)

Sứ giả của Ainz Ooal Gown, hai đứa bé Dark Elf, là cực kỳ hấp dẫn. Anh không thể không nghĩ rằng khi họ lớn lên, họ sẽ phá vỡ trái tim của những người khác giới.

(Hai đứa bé này, cơ thể mảnh mai, với biểu cảm không ngừng biến đổi. Chúng có vẻ rất đơn giản, đứa trẻ bình thường không có vấn đề thế nào mà người ta nhìn họ. Biết rõ là không có gì khác, thật là nực cười nếu nghĩ rằng họ làm sứ giả cho bất kỳ ai.)

Sứ giả của một quốc gia- là người đại diện cho quốc gia đó- cần phải hội tụ những phẩm chất nhất định, một trong số đó là vẻ ngoài của họ. Tạo ấn tượng xấu về một người có phong thái không đứng dắn sẽ là một thiệt hại lớn cho đất nước của họ.

Ainz Ooal Gown cũng hiểu quy tắc này. Rõ ràng là như thế, vậy động cơ đằng sau việc gửi một cặp Dark Elf có thể dễ dàng bị xem nhẹ là gì?

Jircniv như vắt khô não mình khi anh nghĩ về những điều ảo diệu.

(Từ những gì mà mình thấy được... đây là hẳn muốn phô trương lực lượng. Hắn ta đặt cạnh một khung cảnh của sự hiền lành vô hại với sức mạnh hủy diệt áp đảo. Sự tương phản hoàn toàn giữa ấn tượng đầu tiên và thứ hai, có nghĩa là muốn tối đa hóa tác động tâm lý lên mình... nhưng nếu là vậy, cưỡi trên một còn rồng xông vào hoàng cũng không phải sẽ làm mất tác dụng sao? Sự hiện diện dữ tợn của con rồng sẽ phủ nhận vẻ vô hại của họ... hoặc là hai đứa bé đó là những người duy nhất thích hợp nhận vai trò sứ giả? Hay là lý do khác- chết tiệt. Mình không thể đọc được ý định của họ. Mình có quá ít thông tin.)

Anh đã có nhiều giả thiết khác nhau nhưng chúng lại tan biến như bọt biển trên những gợn sóng.

(Ưu tiên hàng đầu là thu thập thông tin của đối phương. Nếu không có thông tin làm nền tảng, sẽ chả làm được cái tích sự gì. Vậy thì, mình cần phải xác nhận ý định và tham vọng của đối phương, bằng một cách nào đó mà không khiến họ phật lòng. Thật là ngu ngốc nếu để cho cuộc đàm phán bị hủy bỏ chỉ vì anh ta tức giận giữa một buổi tiệc.)

Điều quan trọng là làm rõ mục đích của Jircniv lúc này.

Hai Dark Elf đã nói: "Hoàng đế đã gửi những kẻ xâm phạm đến Lăng Mộ Ngầm Vĩ đại Nazarick", và ngay lập tức họ giết chết hơn một trăm người ngay giữa cung điện, nhưng có thể là phản hồi được người lãnh đạo cho phép, hoặc là họ chỉ đang tìm một cái cớ để gây chiến? Jircniv ít nhất cũng phải làm rõ điều này.

Nhưng kẻ xâm phạm được nhấc đến trong câu nói chắc chắn là [worker]. Nếu là như vậy, người đã ra lệnh cho họ chắc chắn là Jircniv. Tuy nhiên, đã có một vài khoảng cách tách biệt giữa anh; cái tên Jircniv thậm chí còn không được đề cập chung vào với những kẻ đó.

Bọn họ- Ainz Ooal Gown- làm thế nào mà họ nhìn ra được thông qua kế hoạch của anh? Họ hẳn đã áp dụng một phương pháp khác.

(Kể từ khi hai đứa bé đó đến với vai trò làm sứ giả, cần phải tìm cơ hội để thu thập một vài thông tin từ họ. Chỉ cần những động thái nhỏ nhất cũng đủ để làm sáng tỏ kế hoạch của họ.)

Đằng sau hai người họ là kẻ thù táo bạo có thể thức một quốc gia và chinh phục nó bằng sức mạnh và sự khủng bố. Chỉ cần một sai lầm nhỏ tại đầy cũng sẽ dẫn đến cái chết cho anh.

Trận động đất thứ hai sẽ là sự kết thúc cho những thứ ở đây.

Jircniv chuyển sự chú ý đến căn phòng bên cạnh.

Nơi đó cần phải được lắp đầy bằng các vệ sĩ hoàng gia, và hàng chục hiệp sĩ đang chờ lệnh của anh. Nhưng hôm nay, anh đã không làm thế. Đó là bởi vì ngay cả khi anh đưa 50 vệ sĩ hoang gia vào đó, họ có thể làm được gì khác ngoài chết nếu như phải cố gắng chống lại hai người đó. Như vậy, chỉ có năm vệ sĩ tham dự cuộc hợp này.

Một trong Tứ Hiệp Sĩ của Đế quốc, [Lightning]- Baziwood Peshmel. Cố vấn đáng tin cậy nhất của Jircniv, Fluder Paradyne. Ngoài ra còn có ba thư ký đáng tin cậy.

Anh cũng đã ra lệnh cho vệ sĩ hoàng gia, đào bới vết nứt trong cung điện có lẫn xác chết bên trong. Mặc dù chuyện này có vẻ vô ích, anh đã ra lệnh làm mọi thứ có thể.

Đế quốc không có bất kỳ người nào có thể sử dụng ma thuật phục sinh. Ngay cả đối với những mạo hiểm giả cấp Adamantite của Đế quốc cũng không có sức mạnh như vậy. Trong số các nước láng giềng, có lẽ chỉ có Vương quốc Re-Estize và Pháp quốc Slane là có thể làm chủ ma thuật này.

Tuy vậy, anh muốn thu nhặt lại các thi thể, bởi vì sẽ là lãng phí nếu để trang bị ma thuật bị mất cùng với chủ sở hữu của chúng. Ngoài ra, việc thu nhặt lại thi thể và an táng họ sẽ giúp giữ vứng nhuệ khí và đặt dấu chấm hết cho những binh lính.

"Sứ giả tôn kính, các bạn đã đi một quãng đường xa xôi và có mặt ở đây khiến chúng tôi thật lấy làm vinh hạnh. Hẳn là các bạn đã khát? Chúng tôi đã chuẩn bị một vài thức uống đơn giản cho các bạn. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thử một vài thức uống, mời các bạn thưởng thức."

Jircniv lắc vang tiếng chuông, và một hầu gái đừng đợi bên ngoài lặng lẽ bước vào phòng. Có hơn hai mươi người hầu, mỗi cô cầm một khay bạc.

Trai qua khóa huấn luyện gian khổ, những người hầu di chuyển điệu nghệ và duyên dáng.

Nhưng ngay cả với phong thái này, cũng khiến Jircniv thầm tự hào về tư thế đĩnh đạc không chê vào đâu của họ, anh vẫn có thể phát hiện ra những sơ suất nhỏ. Đây chính xác là bởi vì phần còn lại trong chuyển động hoàn hảo của họ đã có sai sót thấy rõ.

(Chuyện gì thế? Họ đã tiếp đãi rất nhiều người quyền cao chức trọng trong quá khứ mà không có lấy một sai sót dù nhỏ nhất; tại sao lúc này họ lại có vấn đề? Có phải là chịu ảnh hưởng của một loại ma thuật nào đó?)

Jircniv muốn đút vào dưới trang phục của anh và lấy tấm huy chương bảo vệ tinh thần, nhưng anh buộc bản thân phải chống lại sứ thúc dục này. Huy chương có hiểu quả như vậy bởi vì người ta không biết nó có ở đó; nếu họ biết anh sở hữu đạo cụ, nó chỉ mang lại kết thúc tồi tệ cho anh.

Khi người giúp việc chùn bước khi họ nhìn vào hai Dark Elf, cuối cùng anh đã tìm thấy lý do.

(Aha, vậy đó là lý do tại sao... ra đó là vì họ đang bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của hai đứa bé. Không phải là mình không biết... không, mẹ kiếp. Mình không phải là một thằng ngốc.)

Có lẽ sự dạo động này ít nhiều là vì đối mắt với oai nghiêm như vậy, không chừng ngược lại là anh nên khen ngợi người hầu của mình.

Sau khi đã dâng thức uống và đồ ăn nhẹ, người hầu cúi đầu chào và lui ra.

"Vậy, xin mời."

"Hmmm~"

Cậu bé Dark Elf nâng lý với một biểu hiện chán chường trên gương mặt mình. Đó là một báu vật, một cái ly thủy tinh trong suốt chạm khắc nghệ thuật tinh tế. Mặc dù chiếc ly chạm khắc này không đặc biết quan trọng với Jircniv, không hẳn là anh không đánh giá cao những thứ này. Ngay cả đối với dụng cụ ăn uống đơn giản dược dùng để tiếp đãi khách cũng sẽ cho thấy sự huy hoàng của Đế quốc, cho họ biết chính xác loại người mà họ đang đối phó.

Cậu bé Dark Elf uống một ngụm nước giải khát.

(Không tỏ ra thận trọng sao... cậu ta không cần cảnh giác với chất độc, hoặc có ma thuật bảo vệ cậu ta khỏi những điều như vậy? Hay là cậu ta cảm nhận được mình không ý định đó?... hay một điều nào đó khác? Cô gái kia trông có vẻ bối rối.)

"Thứ này chả có hương vị ngon lành gì cả. Cũng chả có gì bất thường."

Những lời nói phát ra từ cậu bé làm Jircniv như bị sốc. Không một ai nói như thế với anh, ngay cả khi anh vẫn còn là một đứa trẻ.

Tái mét vì kinh ngạc, trong thoáng chốc sự giận dữ dấy lên trong lòng anh- những gì cậu bé nói thật khiếm nhã. Nhưng dĩ nhiên, Jircniv không đủ ngu ngốc để bị kích động đến mức biểu lộ điều đó ra mặt.

"Thành thật xin lỗi vì màn tiếp đãi có phần thất lễ vừa rồi," Jircniv mỉm cười với cậu bé. "Mong là bạn sẽ chỉ cho tôi biết loại thức uống ưa thích, như thế thì tôi có thể chuẩn bị cho bạn vào những lần ghé thăm sau này."

(...Không có gì bất thường nghĩa là không có độc sao? Cậu ta tin là mình đã cố gắng đầu độc cậu ta ngay từ đầu? Rốt cuộc thì cậu ta có ý gì?)

"Những thứ mà ta muốn có lẽ người không thể chuẩn bị được đâu."

"O-Onee-sama. Đừn-đừng thô lỗ thế..."

"Oh? Thế sao?"

(Onee? Không phải là cậu bé, mà là một cô bé. Họ không phải là anh trai và em gái, mà là chị em?)

Nghĩ về điều này, đúng là cậu trông giống một cô gái.

(Tại sao... ăn mặc như con trai... không, có lẽ là cô bé ăn mặc như vậy để dễ dàng di chuyển? Trẻ em trong độ tuổi của họ là bán nam bán nữ sao. Lẽ nào... cô bé kia là con trai... không, cách ăn mặc của cô bé, không thể nào mà có thể được. Dẫu vậy... cô em gái cũng rất chân thật.)

Mặc dù Jircniv cũng tính toán nên làm thế nào để lôi kéo cô gái đang cầm cậy gậy về phía anh, và làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ tốt với họ, có có thể có lợi cho Đế quốc, anh vẫn không thể hành động mà không có thêm thông tin.

Đầu tiên, anh không tài nào quên được cô bé "chân thật" này đã tàn sát rất nhiều người của anh. Bất cẩn đặt chân kề bên cô bé cũng sẽ giống như là đặt bàn tay lên bụng của một con rồng đang ngái ngủ.

(Dù vậy, là ý gì. Mình cần phải biết được con bài mà phía họ đang nắm giữ.)

"Vị khách tôn kính, cho phép tôi tự giới thiệu mình một lần nữa. Tôi là Jircniv Rune Farlord el Nix của Đế quốc Baharuth. Tôi hiển nhiên là nhận thức được cái tên cao quý của Lady Fiore đây, nhưng có thể cho biết rõ quý danh được chứ?"

"Ah, tôi-tôi là Mare Bello Fiore."

"Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất, Lady Fiore. Như vậy, liên quan đến những vì mà Lady Fiore nói, cụ thể là ... tôi cho rằng mình là người được nhắc đến trong câu hỏi, tôi sẽ phải tự mình đến Nazarick sao?"

"Không phải đã quá rõ ràng sao?"

Một câu nói đơn giản, nhưng nhiễu giọt đầy lạnh giá.

Ngay từ đầu, Dark Elf được gọi là Aura đã không mang sự ấm áp trong ánh mắt của cô. Cô nhìn con người như nhìn côn trùng.

Như vậy, một câu hỏi.

Nghiêm túc mà nói, những gì mà họ nói là không hề sai, nhưng câu hỏi là lời nói của họ có trọng lượng ra sao, cũng như họ biết được bao nhiêu về anh. Trong những trường hợp bình thường, anh sẽ nhầm họ với những kẻ ba hoa rỗng tuếch và sau đó là có biện pháp, nhưng những người ở trước mặt anh là không bình thường chút nào.

"Nói đến... tôi có nên nói là Ainz Oola Gown-dono đã tự mình ra lệnh cho hai bạn đến đây?"

"Đúng thế, ngài ấy... Thế thì có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi."

Jircniv chìm sâu vào suy nghĩ.

Ainz Ooal Gown là ai? Dark Elf, lăng mộ, một con rồng, không có gì trong chúng là liên quan nhau. Phải có một yếu tố chung giữa họ. Có phải cậu bé Dark Elf từng sống trong khu rừng, sau đó di chuyển vào lăng mộ ở vùng đồng bằng? Vậy thì con rồng sẽ là thú cưng của Dark Elf tộc trưởng Ainz Ooal Gown.

Jircniv phân tán lý thuyết tầm phào của mình.

(... Mình có nên giao câu chuyện này lại cho những người hát rong. Việc của mình là thu thập tin tức và tìm ra sự thật.)

Những gì mà lúc anh này biết là phía bên kia đã có phương thức để lấy thông tin từ bên trong Đế quốc. Vì vậy, có phải có một mạng lưới gián điệp sâu rộng, hoặc là...

(Ainz Ooal Gown là người cẩn trọng phân tích thông tin. Vậy thì mình cần phải xác nhận điều này.)

"Ngài ấy đã ra lệnh cho bạn đi trên một con rồng?"

"Đúng-đúng vậy. Chúa tể Ainz-sama bảo chúng tôi làm vậy."

"Tôi hiểu... Vậy đó là những gì...."

"Ngươi muốn nói gì đây, từ nãy giờ những câu hỏi của ngươi thật kỳ quặc? Ngươi có muốn đến xin lỗi? Hoặc không đến? Nếu như ngươi không đến, chúng ta chuyển lời lại, nhưng điều đó có nghĩa là ngươi sẽ chung số phận với đất nước của mình."

Có một cậu nói, "bạn không thể lấy được trứng của một con rồng mà không đột nhập vào hang của nó".

Nó có nghĩa là bạn không thể thu lợi lớn mà không chịu rủi ro tương đương.

Với ý nghĩ đó, Jircniv hạ quyết tâm.

"Tất nhiên, tôi muốn chuộc lại sai lầm của mình trước mặt ngài ấy. Mặc dù tôi không có ấn tượng về việc đã gửi bất cứ ai đến một nơi gọi là Nazarick, việc này hoàn toàn có thể là do một trong nhưng thuộc hạ của tôi đã hành động tùy tiện, và độc lập với mệnh lệnh của tôi. Trong trường hợp đó, trách nhiệm cuối cùng là quy về cấp trên của họ- tức là, chính tôi."

Từ một góc tầm nhìn, anh nhìn thấy đôi mắt của ba thứ ký thoáng mở to, trong khi Fluder gật đầu đồng ý.

"Huh~ ngon rồi. Chúng ta đi liền thôi."

"Ngay lúc này sao? Từ từ cái đã. Tuy là hiện tại không có vấn đề gì, nhưng dù sao thì tôi vẫn là người cai trị của đất nước này, và tôi không thể đơn giản là bỏ trống ghế quyền lực một cách đột ngột. Có lẽ là hai, hay ba ngày..."

Jircniv liếc nhìn cặp song sinh chắc chắn rằng không có vấn đề gì trước khi tiếp tục.

"... Để sắp xếp những công việc của đất nước trước khi rời đi. Sau khi tính thêm thời gian để giải quyết những vấn đề cấp bách khác và chuẩn bị lễ vật tạ lỗi với Gown-dono, tôi nghĩ là 10 ngày-"

"10 ngày? Ngươi không nghĩ là quá dài sao?"

"Với 10 ngày, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ vật tạ lỗi. Dâng lễ mà thiếu suy nghĩ sẽ là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với chúa tể của các bạn. Còn có vấn đề về viêc truy cứu bên có liên quan. Đế quốc là rộng lớn- muốn điều tra tường tận cần phải có một khoảng thời gian phù hợp."

Vấn đề lễ vật tạ lỗi đã dẫn Aura chìm sâu vào suy tư. Ngay cả Mare trên gương mặt cũng dương như không biết phải làm thế nào.

(Mình biết mà... khi nghe về lễ vật tương xứng, họ đã bị phân tâm. Điều này cho thấy họ tôn kính chủ nhân của mình đến mức nào. Mình có kéo dài một chút thời gian với điều này.)

Nhưng trước Jircniv có thể tiếp tục, Aura đã nói trước.

"Đùa thôi. Chúa tể Ainz chỉ bảo ta nói với ngươi là lập tức đi đến, ở đây có nghĩa là ."

Tuy là muốn phỉ nhổ vào Ainz Ooal Gown, người đã nhìn thấu kế hoạch của anh, đồng thời anh cũng cảm thấy kẻ thù của mình là một đối thủ mưu mô và đáng kính trọng.

(Vậy là Hắn ta đã đoán trước được cách mà mình phản ứng thông qua yêu cầu . Vâng, vâng, Ainz Ooal Gown, ngươi là một nhà thương thuyết quỷ quyệt. Ngươi phải hết sức uyên bác để thấy trước hướng mà đoạn đối thoại này sẽ đi.)

"Ta nói rồi đó, sao ngươi không trả lời đi?"

Giọng nói lạnh lùng của Aura làm Jircniv cảm thấy như mình đang chìm sâu vào trong một đầm lầy.

"Ah-à, thứ lỗi cho tôi. Tôi chỉ đơn giản suy ngẫm về những thứ mình nên chuẩn bị nếu không có đủ thời gian."

"Huh~ tốt thôi, nó không quan trọng. Vậy thì... ngươi có thể cho ta một câu trả lời? Bao lâu trước khi ngươi đến Nazarick?"

"Tôi chỉ cần như vậy," Jircniv bỏ qua hành động khiêu khích của Aura. "Suy xét chuẩn bị mọi thứ, tôi nghĩ là cần 5 ngày."

"Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ báo lại cho Chúa Tể Ainz biết. Ah, nhắc mới nhớ, Chúng ta sẽ giúp ngươi moi lên những kẻ bị chôn sống ra khỏi đó? Có điều..."

Aura vỗ tay vào nhau, và nở nụ cười quá ư là nham hiểm cho một đứa bé.

"... Có thể chúng đã bị đè bẹp. Nên có hơi khó khăn để mà moi họ lên."

Jircniv tiếp tục mỉm cười, bởi vì mục đích của đối phương đã được làm rõ.

Mọi người đều lộ bản chất thật khi họ bị xúc động mạnh. Vì vậy gây ra nổi sợ hãi là cách họ thăm dò anh. Jircniv cũng đã sử dụng phương pháp này trong các cuộc đàm phán của anh, nhưng những lúc như vậy cũng là cơ hổi để cản trở mục đích của đối thủ.

"Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn. Tôi sẽ để phần còn lại cho bạn."

Trông thấy cảm xúc đơn giản lộ ra trên gương mặt Aura, lần đầu tiên Jircniv phép mình mỉm cười thành thật.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Chương 1: Cuộc Chiến Ngôn Từ

Phần 1

Sáu cỗ xe sang trọng chạy trên vùng đồng bằng.

Chuyển động ổn định của chúng trông thật lạ thường dù chúng đang phi nước đại trên nền đất gồ ghề.

Đầu tiên, bộ phận bánh xe của từng cỗ xe là một dụng cụ ma thuật được gọi là [Comfortable Wheels]. Ngoài ra, khung gầm của cỗ xe được xử lý bằng một đạo cụ ma thuật có tên là [Lightweight Cargo].

Cỗ xe tuyệt đẹp đến kinh ngạc làm người ta phải trố mắt nhìn, nhưng kinh ngạc hơn cả là sinh vật kéo cỗ xe. Một con ma thú có tám chân trông giống như một con ngựa và được biết đến với cái tên [Sleipnirs].

Tính toán chi phí của 6 cỗ xe này thật sự là một bài toán điên rồ.

Những cỗ xe này- nằm xa tầm tay của những người được cho là giàu có- đang được hộ tống bởi một nhóm kỵ binh cưỡi trên những con ngựa mạnh mẽ.

Tổng cộng có hơn 20 kỵ binh, mỗi người mặc giáp lưới, trang bị trường kiếm bên thắt lưng và nỏ ở trên lưng.

Thế nhưng, có một người phụ nữ cưỡi ngựa dẫn đầu những người đàn ông.

Chỉ một mình cô trong số tất cả các chiến binh, mặc một bộ trọng giáp toàn thân. Ngoài bộ giáp, cô còn mang một cây thương tương tự như ngọn giáo. Mũ giáp lưỡi trai của cô đã được nâng lên, nhưng ở mặt bên má phải đã được che lại bằng một miếng vải màu vàng, làm cô trông thật độc đáo.

Thoạt nhìn qua nhóm kỵ binh này trông có phần giống lính đánh thuê, nhưng chuyển động nhanh nhạy và chuẩn xác, lời nói điềm tĩnh của họ không giống như là lính đánh thuê bình thường. Ánh mắt sắc bén và mức độ cảnh giác cực cao.

Người ta có thể cho là sự cảnh giác quá mức bình thường của họ là một dạng của chứng hoang tưởng hoặc hèn nhát, nhưng trong một thế giới mà ma thuật là có thật, những con quái vật bay lượn trên bầu trời và chạy ngang trên mặt đất, cho dù có phòng bị chống lại tất cả mọi thứ mà họ thấy cũng không đủ để đảm bảo an toàn.

Có những con nhện khổng lồ có thể tồn tại trong nhiều tháng mà không uống lấy một giọt nước trong khi nằm chờ con mồi, hình dạng bất định như màn sương mù, quái vật ô uế trượt qua không trung, thằn lằn có nọc độc với ánh mắt hóa đá mà chỉ có thể tránh được nếu gặp ở vùng đất trống...

Sở dĩ tất cả như nằm trên lưỡi dao là vì họ phải cảnh giác với những con quái vật có sức mạnh chết người như vậy. Tuy nhiên, lính đánh thuê bình thường không có cảnh giác cao đến thế.

Điều đó đặt họ ngoài đơn thuần là lính đánh thuê còn là những người vô hình trong không khí. Họ là một nhóm kỵ binh giữ tốc độ di chuyển song song trên mặt đất trong khi chịu tác dụng của ma thuật tàng hình.

Trong thế giới này có những sinh vật được gọi là [hippogriffs]. Chúng được sinh ra từ sự giao phối của một con [griffin] đực (TL: Sư tử đầu chim) với một con ngựa cái, và con quái vật huyền thoại này có một nửa trước của con griffin và phần sau là một con ngựa. Có lẽ đó là dòng máu hỗn huyết của nó, nhưng nuôi dưỡng một con [hippogriffs] sẽ dễ dàng hơn so với một con [griffin], và dùng để cưỡi như một ma thú bay là rất phổ biến.

Và sau đó, cần cân nhắc những người sẽ cưỡi trên những con quái vật đó.

Sinh vật bay- cho dù chúng là những con quái vật- sẽ có một mức giá rất cao nếu chúng được đưa ra thị trường. Chúng không phải là thứ mà lính đánh thuê có khả năng chi trả.

Thật ra, toàn bộ hành động giả dạng lính đánh thuê chỉ là vẻ ngoài nhằm đánh lừa người khác.

Danh tính thật sự của những người trên mặt đất chính là vệ sĩ hoàng gia của Đế quốc, trong khi những người trên không trung là thiên không vệ sĩ đế quốc. Sau đó là đội quân tinh nhuệ đã bao phủ trong áo choàng tàng hình với cả thú cưỡi cũng được che giấu chung.

Tất nhiên, người sở hữu của cỗ xe không ai khác chính là người cai trị Đế quốc Baharuth, hoàng đế Jircniv Rune Farlord El-Nix.

Có một vài lý do tại sao anh phải cải trang lực lượng của mình thành thế này, nhưng lý do lớn nhất là vì Hoàng đế và các hiệp sĩ công khai đi qua lãnh thổ Vương quốc sẽ gây ra một sự kiện quốc tế- và điều đó không được phép xảy ra. Như vậy, bề ngoài của các cỗ xe trông đơn giản hơn nhiều so với nội thất bên trong- tuy là nó vẫn còn sang trọng hơn nhiều so với những cỗ xe thông thường.

Trong đoàn xe này, việc đảm bảo an toàn xung quanh của cỗ xe ngựa thứ 3 tính từ đằng sau- cỗ xe chở Jircniv- là nghiêm ngặt hơn so với những cỗ xe khác xung quanh.

Ngay cả nóc xe cũng đã được tân trang lại và hiện tại có hai cung thủ đang ẩn mình trong khoang hành lý.

Nội thất của cỗ xe là hết sức xa xỉ. Đánh giá riêng từng món đồ nội thất, nó giống như một phòng cao cấp hơn so với một cỗ xe ngựa đơn giản, từ bức tường, sàn xe, cho đến ghế ngồi đều được phủ lớp lông dày rất mềm mại và thoải mái, nó đã được thiết kế để không tạo ra một sự khó chịu dù nhỏ nhất trong một chuyến hành trình dài.

Chỉ có ba người được phép chia sẻ chuyến đi xa hoa này cùng với Jirniv, có nghĩa là có tổng cộng bốn người trong không gian của xe. Mặc dù ý tưởng nhét bốn người vào một cỗ xe nghe có vẻ bó buộc và bất tiện, đó chỉ là tưởng tượng của những người thiếu hiểu biết chưa bao giờ đi trên một cỗ xe hạng nhất. Thật sự, tất cả bốn người họ đều có đủ không gian để ngồi theo đủ kiểu mà họ muốn.

"-Bệ hạ, bệ hạ, có lẽ đã đến lúc thức dậy rồi?"

Giọng nói tác động Jircniv khỏi cơn mơ màng.

Những ngón tay của anh từ từ bóp sống mũi của mình, và anh ngáp, theo sau là một tiếng "U WƠ" kéo dài. Anh duỗi thẳng cơ thể cứng ngắc của mình ra và lại ngáp một lần nữa.

"Bệ hạ, dường như ngài đã khỏe lại, nhưng vẫn còn bồn chồn thì phải?"

Jircniv lắc đầu đáp lại người đánh thức anh, đó là thư ký Roune Varmilinen, người được phép đi cùng xe với hoàng đế.

"Ah, không, không hẳn vậy. Ta vẫn cần một ít thời gian để thư giãn đầu óc, hiện tại thì ta vẫn ổn. Tuy là giấc ngủ trưa của ta có lâu hơn dự định. Ta ngủ một giấc lâu thế này khi còn là một đứa trẻ chưa nhỉ? Công việc cần làm đang chất như núi ở thủ đô, và ta không có nhiều thời gian để lãng phí cho những chuyện khác... nhưng lúc này ta đang bắt đầu chuyến hành trình, thế nên ta nghĩ là mình không còn gì khác để làm. Có lẽ ta nên cảm ơn Gown vì chuyện này."

"Ah, đúng thật là, bệ hạ luôn luôn bận rộn, nhưng tại sao vậy?"

Người đàn ông nói chuyện như không hiểu vấn đề của hoàng đế chính là lãnh đạo của Tứ Kỵ Sĩ của Đế quốc, Baziwood.

Thông thường, những lời đó sẽ hứng lấy sự chỉ trích từ người khác, nhưng không ai trong xe nói gì.

Jircniv cười khổ và hướng về vẻ thân mật quá mức của cấp dưới ưu tú mà trả lời:

"Tất cả lỗi chắc là nên đổ cho cái tên [Blood Emperor], vì cải cách của anh ta đã đi quá nhanh để xã hội để có thể bắt kịp. Anh ta thật sự là một kẻ ngu ngốc. Vốn dĩ chỉ cần chờ đợi và tích lũy một quân đoàn những kẻ có năng lực trước khi tiến hành thì hẳn đã không cần phải nỗ lực quá nhiều. Cứ trách mắng anh ta khi có cơ hội. Ah, nhưng hãy nhớ, trước khi làm vậy, ngươi nên đề nghị một hành động thích hợp cho anh ta thực hiện."

Mọi người trong cabin gượng cười đáp lại.

Ban đầu, chính quyền Đế quốc là dành cho quý tộc- đặc biệt là, Hội Đồng Toà Án. Ghế trong Hội Đồng được giao phó cho người được giáo dục từ khi mới sinh ra phụ trách, hoặc là những kẻ có đủ tiền để tạo ra một lý do chính đáng để được trao cho trách nhiệm như vậy. Với lợi ích từ vị trí được trao, đó là lẽ tự nhiên.

Tuy nhiên, do cuộc thanh trừng quý tộc của Jircniv, số lượng quan chức và công chức đã sụt giảm, thế nhưng công việc mà họ phải làm vẫn chỉ có tăng lên mà thôi. Một kết quả xuất phát từ hành động như vậy là quá hợp lý, điều đó có nghĩa là khối lượng công việc của mọi người tăng lên như nước lũ tràn bờ, và bản thân Jircniv cũng không ngoại lệ.

Vô số những quý tộc không có giá trị đã bị anh loại bỏ bằng quyền lực của [Blood Emperor] vì anh nhận ra những quý tộc này thực sự vô dụng ngay cả khi đã cố sử dụng họ.

Dẫu vậy, anh không hối hận với quyết định của chính mình.

Anh đã phải tiến hành hoạt động thanh trừng vì thời cơ đã đến. Nếu anh bỏ lỡ cơ hội, quyền ra lệnh cho các hiệp sĩ trong tay anh sẽ bị quý tộc tước đi, và cái chết của cha anh sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì vậy anh đã đưa ra quyết định, và mở ra một con đường cho tương lai của Đế quốc.

Người phụ nữ phải chịu đựng đau đớn để sinh ra một đứa trẻ. Tương tự như vậy, khối lượng công việc khổng lồ anh cần xử lý hằng ngày là một nỗi đau cần thiết mà anh phải chịu đựng để sinh ra một sự huy hoàng và tái sinh Đế quốc. Ngoài ra khó khăn trước mắt lúc này cũng chính là kho báu anh hằng tìm kiếm.

Suy nghĩ như vậy làm anh liên tưởng đến hậu duệ đời sau của mình trong tâm trí.

Jircniv chưa kết hôn nhưng đã có con. Anh không lập hoàng hậu và chỉ đơn thuần là tạo ra con cái nối dòng với một số người phụ nữ, không thể xem là người tình, cùng lắm là thê thiếp mà anh cảm thấy có chút cảm tình mà thôi.

Thật không may, không có tình yêu trong mối quan hệ, nhưng anh hy vọng một trong những đứa con của mình có thể chứng tỏ được tài năng của chúng.

Trong tương lai, nếu như đứa con của hoàng hậu là một kẻ bất tài, và con của thê thiếp anh hóa ra lại phù hợp hơn, anh sẵn sàng chuyển đổi vị trí thừa kế của chúng.

"Mặc dù vậy, tất cả công việc mà ngày đêm ta giải quyết khó mà nói là vấn đề thường lệ của đất nước. Nếu ta có thể đào tạo một đội ngũ quan chức đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ... điều đó sẽ làm ta quay lại với công việc vốn phải làm, ban hành tuyên bố tối cao như hoàng đế đời trước. Và chắc chắn là ta không muốn con của ta, hoàng đế đời tiếp theo, rơi vào cảnh khổ như ta hiện giờ. Sau cùng, nếu con cháu của ta mà phát rồ, chúng sẽ nguyền rủa cái tên của ta mất."

Đế quốc hiện tại được dựng nên từ đôi tay của một thiếu niên kiệt xuất, hay nói đúng hơn, thế hệ của một người đàn ông tài năng đã đặt nền móng vững chắc cho Đế quốc. Đó là nền tảng mà Jircniv dự định sử dụng cho công trình vĩ đại của mình, Đế chế của tương lai. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng vị hoàng đế đời kế tiếp hoặc người sau anh có tài năng tương xứng.

Liệu mình có thể xây dựng được một Đế quốc trụ vững trước thử thách của thời gian, và một bộ máy quan chức điều hành đất nước mà không cần một người cai trị tài năng lãnh đạo? Jircniv tự hỏi.

"Chuyện đó sẽ rất khó khăn. Sau cùng thì bệ hạ đã thay đổi Đế quốc bằng quyền lực tuyệt đối của mình, và ngài không thể cai quản đất nước theo những cách mà hoàng đế đời trước đã làm."

"Varmilinen, việc của ngươi là tìm ra cách giúp ta đạt được mục tiêu. Tất nhiên là ta có quyền lực tuyệt đối; tất cả hoàng đế trong khứ đã cực nhọc tập trung quyền lực của quốc gia vào tay họ. Tuy nhiên, ngay cả khi ta có là một Đấng Tối Cao, sẽ là sai lầm khi để ý chi li tới công việc của đất nước. Nếu điều đó diễn ra, thì quan chức là để làm gì? Có lẽ não của ngươi bị thất lạc ở đâu rồi."

"Ít nhất thì anh ấy không để nó thất lạc trong học viên ma thuật Đế quốc, thưa bệ hạ."

Những lời này được Fluder Paradyne nói ra, một trong những thành viên cao cấp của học viện ma thuật Đế quốc, và cũng là thành viên cao cấp nhất trong Bộ Ma Thuật. Ngụ ý là học viện của ông không có mấy thằng não hỏng thế này.

"Haha, đúng, ngươi nói đúng, gramps."

Jircniv ho nhẹ, và với điều này, bầu không khí trong cỗ xe trở nên nghiêm túc.

"Trong thế hệ của ta, Đế quốc đã trở lại tuổi trẻ của nó, giống như một đứa bé sơ sinh. Chúng ta sẽ loại bỏ những thứ cũ kĩ và mục nát, và thay thế bằng những cái mới mẻ hơn. Như Varmilinen đã nói, ta sẽ còn phải làm chăm chỉ cho đến khi Đế quốc trưởng thành, nhưng nếu nó không bao giờ phát triển, đó sẽ là thảm họa. Trong tương lai, ta sẽ chỉ xác định mục tiêu chung của Đế quốc, và quan chức dưới quyền sẽ giúp ta biến mục tiêu đó thành hiện thực."

Một đất nước được một người duy nhất cai trị là yếu kém. Jircniv hiểu rất rõ điểm này.

Roune cúi thấp đầu, với mái tóc hoa râm trái ngược với tuổi của mình, và chờ lệnh của hoàng đế.

"Hoàng đế của thế hệ tiếp theo... nói đến chuyện này, bệ hạ đã dự định sinh một đứa trẻ với người đó?"

Jircniv lập tức hiểu được "người đó" mà Baziwood nhấc đến là ám chỉ ai. Sau cùng thì Baziwood cũng biết là Jircniv đặc biệt yêu thích, một trong những thê thiếp của anh.

Người tình của Jircniv được lựa chọn thông qua sắc đẹp hoặc thân phận cha mẹ của họ, nhưng có một người phụ nữ trong số họ được bỏ qua những tiêu chí này. Người phụ nữ này được chọn vì trí tuệ của nàng, chứ không phải là ngoại hình hay xuất thân. Vì vậy, nàng đã được phép thảo luận vấn đề chính trị với Jircniv- mặc dù không công khai và chỉ trên giường- nàng là người phụ nữ duy nhất mà anh cho phép làm như vậy.

Lúc đầu, anh không có ý định biến nàng thành thê thiếp của anh, thế nhưng mọi việc đã kết thúc như thế bởi sự đinh ninh của cô ấy.

Jircniv, tuy nhiên, sẽ có được hạnh phúc nếu nàng ấy trở thành hoàng hậu của anh.

"Không, đó không phải là những gì mà nàng ấy mong muốn. Nàng ấy đã đi xa như vậy để nói, hay đại loại thế."

"Với huyết thống hoàng tộc chắc sẽ đảm bảo bất kỳ đứa trẻ nào từ sự kết tinh của ngài cũng có ngoại hình ưa nhìn chứ? Có một sự thật là bất kỳ thuộc cấp nào của ngài cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu được nhận lệnh từ vị hoàng đế đẹp trai."

"Thật sự vậy sao?"

Jircniv không có cấp trên và cũng không có cách nào tìm hiểu về vấn đề này. Về phần mình, anh sẽ sử dụng một người có khả năng phân biệt thế nào là xấu xí, và thậm chí là ban cho họ một vị trí quan trọng, nếu cần thiết.

"Ít nhất thì so với việc nhìn một con cóc ghẻ vẫn còn tốt chán. Sau cùng, chắc là bệ hạ sẽ không thích một người phụ nữ xinh đẹp chỉ biết lắc hông phía trên ngài?"

"Ờ thì ta cũng nghĩ vậy. Không phải là ta không hiểu ý ngươi, nhưng... có thật sự là vậy không?"

Jircniv uốn vặn cổ mình. Thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là gì.

"Vậy thì trong trường hợp này, ai sẽ là người bệ hạ lấy làm vợ?"

Câu hỏi của Fluder làm Jircniv cau mày.

"Ờ thì nếu ta phải lựa chọn việc kết hôn giữa một người trong nước hay ngoài nước, ta sẽ chọn cái thứ hai. Không có lợi ích gì khi kết hôn với một người bản địa, vì vậy, người kết hôn với ta sẽ nằm ngoài Đế quốc...chà, sẽ có những đề nghị bí ẩn đấy."

Fluder vuốt bộ râu của mình.

"Công chúa Renner thì sao?"

Jircniv nhíu mày.

Đệ tam công chúa của Vương quốc Re-Estize- Renner Theiere Chardon ryle Vaiself.

Nàng được đến với cái tên Hoàng Kim Công Chúa, và ngoại hình cùng với danh tiếng của nàng là rất hợp với danh hiệu này, nhưng trong vài năm gần đây, nàng đã nằm trong danh sách những người phụ nữ mà Jircniv khinh bỉ nhất. Trái lại, loại phụ nữ mà anh thích thú nhất là người như Mayor Kabelia, người quản lý thành phố Peibart- một thành phố tự trị.

"Ta không thể nào hiểu được người phụ nữ đó đang nghĩ gì. Sau khi nghe về hành động của cô ta, nó gần giống như cô ta thất bại là bởi vì cô ta muốn thế."

Mặc dù Jircniv nghĩ rằng người phụ nữ này không nên tồn tại, anh nhận ra rằng con người là kỳ lạ và phức tạp đến nổi anh không thể loại trừ khả năng có một người như thế trong trường hợp này. Nếu cô ta đã lên kế hoạch để nó thất bại ngay từ đầu, vậy cô ta lập kế hoạch để làm cái gì? Càng cố gắng hiểu cách suy nghĩ của Renner, anh càng cảm thấy như mình đang bị mắc vào một mạng nhện. Đó là một cảm giác vô cùng khó chịu.

"... Phải chi có ai đó giúp ta thoát khỏi người phụ nữ kinh tởm đó."

"Chúng ta sẽ thuê [Ijaniya], nếu đó là ước muốn của bệ hạ."

[Ijaniya] là một nhóm sát thủ lấy theo tên của một thành viên trong Thirteen Heroes làm tên nhóm. Căn cứ của họ nằm ở một góc phía Đông Bắc của Đế quốc và thành phố tự trị Alliance, và họ cũng thành thạo trong việc sử dụng các kỹ năng độc đáo. Tuy rằng anh đã cố gắng chiêu mộ họ về phục vụ dưới trướng mình như một bộ phận ngầm, nhưng họ đã không đáp lại lời đề nghị của Đế quốc.

"Đủ rồi, chúng ta cần hiểu biết về những cải cách của người phụ nữ đó. Để cô ta sống sẽ tốt hơn một cái xác... Hm. Có thể người phụ đó cũng đã tính đến điểm này không chừng?"

"Có thể tính xa đến vậy sao?"

"Có thể", Jircniv nói. Nhưng ngay cả khi anh nói thế, anh đã phải thừa nhận rằng đó là một khả năng.

Tin tức về Renner được truyền tới Jircniv thông qua gián điệp trong Vương quốc. Các chính sách mà cô đề xuất làm Jircniv không khỏi ngưỡng mộ. Thực tế là những chính sách này đã được Đế quốc âm thầm thực hiện là một minh chứng nhắc nhở tính thực tiễn của chúng.

Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với nàng, nó sẽ là một điều xấu đối với Đế quốc.

Thời điểm mà Renner đề xuất ý kiến với Vương quốc làm anh tự hỏi liệu cô ta có dự đoán được động tĩnh của Đế quốc hay không. Nếu đó là sự thật, nó có nghĩa là Renner đã dự đoán được kế hoạch của Đế quốc, không có nguồn tin đáng tin cậy từ bên trong Vương quốc.

Kết quả là, ngay cả Jircniv, người thèm muốn sức mạnh của Tướng quân Gazef cho Đế quốc, không thể nổi lên dục vọng với cô.

"Cho dù công chúa có qua đời thì Vương quốc cũng không chịu tổn thất nghiêm trọng, ngược lại, Đế quốc sẽ chấm hết nếu bệ hạ chết. Chúng thần, [Tứ Hiệp Sĩ], có thể đối phó với những sát thủ, nhưng với nhân tố khác thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, vì vậy thần mong là bệ hạ không quá đắm chìm vào công việc."

"Tất nhiên rồi. Không quan trọng là lý do gì, ta không cho phép mình chết trước khi một chính phủ hùng mạnh được thành lập vì Đế quốc."

Nếu người đừng đầu của một tổ chức- cá nhân quan trọng nhất- chết, nó ngụ ý rằng tổ chức sẽ sớm sụp đổ.

Đế quốc có thể trở thành một quốc gia vĩ đại trong tương lai. Nếu có người biết điều này và muốn ngăn chặn nó, họ sẽ hy sinh bất cứ thứ gì để ngăn chặn sự lớn mạnh này bằng cách đặt hoàng đế vào chỗ chết. Nghi phạm có khả năng nhất là những quốc gia láng giềng, như Vương quốc và Pháp quốc Slane.

Một phần lý do tại sao anh muốn đặt [Ijaniya] dưới trướng của mình là để dùng họ với vai trò như phản sát thủ.

"Đúng vậy, nếu bệ mà chết, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối. Chúng ta có magic caster thần hệ đang tin cậy chống lại độc tố và tổn thương, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không có đủ người có trình độ cao cho các nhiệm vụ. Thần vốn có chút hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng quá ít."

"Chà, người là một Magic Caster ma lực hệ mạnh mẽ, do đó, một yếu điểm nhỏ không quá quan trọng. Oh, phải. Chúng ta đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Pháp quốc Slane, nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ họ. Tại sao lại không thể những nồi đền thờ Tứ Thần và các vị thần nhỏ khác cạnh tranh với nhau? Và Đế quốc sẽ trọng thưởng cho đền thờ nào tạo ra kết quả tốt nhất."

Cạnh tranh là động lực để phát triển các kỹ thuật mới. Tuy nhiên, nghe đến điều này làm cho Roune lắc đầu liên tục, hắt tung mái tóc thưa thớt trên trán.

"Thế là quá nguy hiểm. Các ngôi đền trong đế quốc được hỗ trợ từ khoản đóng góp của dân chúng, và họ duy trì độc lập bằng cách bán nhiều thứ sản phẩm thì làm sao họ biết cách sáng tạo chứ. Nếu Đế quốc can thiệp quá sâu vào công việc hoặc cản trở kế sinh nhai của họ, hậu quả có thể... rất nghiêm trọng."

"Đó là sự thật... nếu chúng ta có thể quốc hữu hóa những ngôi đền khác, Đế quốc sẽ phát triển mạnh hơn. Ở khía cạnh đó, Pháp quốc Slane đã thực hiện một cách tuyệt vời. Ta tự hỏi là trong hàng thế kỷ qua họ đã sử dụng thủ đoạn gì để giữ priest trong một chỗ?"

"Thao tác ma thuật thần hệ có sự liên hệ chặt chẽ với thể chất của mọi người, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ là một ý tưởng tốt nếu chúng ta có thể có nhiều magic caster thần hệ là hiệp sĩ, hay ít nhất là dạy cho các hiệp sĩ cách sử dụng ma thuật thần hệ. Chiến đấu với quái vật bằng thanh kiếm chỉ tổ gây thương vong."

Trong quá khứ, Baziwood là một người đàn ông có thể săn lùng những con quái vật, và ông cũng trải qua khoảng thời gian đứng trên lằn ranh của cái chết. Ông gật đầu, và tiếp tục bằng một giọng trầm thấp.

"Cá nhân tôi, tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu có ma thuật phục sinh. Với điều này, chúng ta có thể giảm thiểu số lượng tình huống người ta khóc thương cho sự ra đi của những người đàn ông trẻ tuổi tài năng. Mặc dù, tôi có nghe nói ma thuật phục sinh sẽ gây hao tổn sinh mệnh, và một người bình thường sẽ hóa thành tro nếu được phục sinh. Có thật vậy không?"

Fluder xoay mình về phía trước.

Có lẽ ông già này là gia sư của hoàng đế quá lâu, hoặc có lẽ là vì chủ đề yêu thích của ông là ma thuật được nhấc đến, lúc này, ông đang thảo luận một cách sôi nổi, đôi mắt của ông như rực cháy. Jircniv biết rõ cái ông già này sẽ luyên thuyên không ngừng một khi ông bắt đầu chủ đề này, và Baziwood thấy một cái nhìn khó chịu từ gương mặt thiếu niên của hoàng đế.

"Đó là sự thật. Trong số ma thuật hệ thần bậc 5, ma thuật phục sinh [Raise Dead] tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh. Có lẽ ma thuật bậc cao hơn sẽ giảm mức tiêu thụ sinh mệnh... nhưng không ai có thể sử dụng loại này, vì vậy đây chỉ đơn thuần là lý thuyết. Quay trở lại, tôi có nghe nói rằng Chúa Tể Rồng và ma thuật cô đại của nó phục sinh người chết mà không tiêu hao sinh mệnh của họ-"

"-Vậy có lẽ nào nữ hoàng của Vương quốc Dragonic làm được kỳ tích như vậy sao?"

"Một câu hỏi tuyệt vời, Varmilinen. Thật vậy, nữ hoàng của quốc gia đó được xác nhận là đã thừa hưởng khả năng sử dụng thứ mà chúng ta gọi là ma thuật cổ đại hay là ma thuật sơ khai, hoặc có lẽ là ma thuật linh hồn. Có rất nhiều cái tên đặt cho loại ma thuật này. Điều này là do dòng máu của [Brightness Dragon Lord] chảy trong tĩnh mạch của cô ấy- như được biết. Câu hỏi duy nhất là liệu cô ta có thể hay không thể sử dụng ma thuật phục sinh. Ma thuật cổ đại và ma thuật hiện hành của chúng ta là hai thứ hoàn toàn khác nhau, và chúng ta là những người chỉ có thể sử dụng ma thuật mới sẽ không bao giờ hiểu được nó."

Fluder khép miệng lại và Jircniv cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào ông. Mặc dù khó chịu và lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt anh, những lời tiếp theo của Fluder làm anh thấy thoải mái.

"Ma thuật cổ đại... tôi muốn nghiên cứu nó. Nếu chỉ có những người mang dòng máu của [Brightness Dragon Lord] mới sử dụng được, vậy thì điều quan trọng nhất sẽ là phả hệ. Vì vậy tôi cảm thấy nếu bệ hạ phải kết hôn, sẽ rất tốt nếu ngài chọn nữ hoàng hoặc người thân cô ấy..."

"Cho ta xin đi, lão già... Ta không quan tâm đến một bà lão trong hình dáng Loli đâu."

Anh thậm chí không muốn nghĩ đến việc kết hôn với người phụ nữ đứng thứ hai trong danh sách người phụ nữ đáng ghét nhất của anh. Ngoài ra, ngay cả khi anh không yêu thương con cái của anh, sẽ là quá tàn nhẫn khi để họ làm lợn thí nghiệm.

Mặc dù vậy, nếu anh phải cân nhắc sự tàn nhẫn với lợi ích mà quốc gia có thể đạt được, không thể nói trước được anh sẽ quyết định thế nào.

Vào lúc này, một tiếng gõ cửa đến từ cánh cửa của cỗ xe.

Cỗ xe đã được lắp đặt phòng bị chống lại các cuộc tấn công vật lý và ma thuật tình báo. Toàn bộ khung xe được che phủ bằng kim loại, và vì thế mà nó thậm chí còn không có cửa sổ. Baziwood đứng lên và hé cửa, lén nhìn ra bên ngoài- hay đúng hơn, là nhìn người đã gõ cửa.

Tuy rằng họ được bảo vệ trong vòng vây của các hiệp sĩ và anh chắc chắn người này là đồng minh, anh không lơ là, nhưng vẫn cần phải cảnh giác với những tình huống bất ngờ.

"Thưa bệ hạ, là Leinas."

"Mở cửa đi."

Không khí trong lành từ đồng bằng ùa vào bên trong khi cánh cửa mở hoàn toàn, thổi qua mái tóc của tất cả những người bên trong. Trong suốt mùa này, không khí thổi vào từ bên ngoài đã trở nên se lạnh, nhưng cơn gió thổi đến những người bên trong lại ấm áp và thoải mái.

Không cần phải nói, đây là ma thuật được sử dụng lên cỗ xe này.

Người kỵ binh giữ tốc độ với cỗ xe là một người đàn bà đã dẫn đầu của đội ngũ.

"Thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ. Có-"

Thật khó để nghe rõ lời cô khi ở giữa một cơn gió lạnh dữ dội.

"Ở đây không có cách nào để nói chuyện. Vào trong đi, không cần giữ lễ nghi đâu."

"Đã rõ. Vậy, thần xin phép vào trong."

Cùng với đó, cô nhảy khỏi ngựa một cách duyên dáng và đáp xuống đất thật thanh lịch ở ngay trước cánh cửa của cỗ xe đang di chuyển. Mặc dù cô thực hiện trông thật đơn giản, cho là cô mặc bộ giáp toàn thân và rằng cả hai con ngựa của cô và việc cỗ xe đang di chuyển ở một tốc độ phi nước đại, nó đã đủ chứng minh là cô có khả năng hành động rất tốt.

Cũng quá hiển nhiên, đúng như những mong đợi từ [Tứ Hiệp Sĩ] là niềm tự hào của Đế quốc. Trong số họ, cô là người có khả năng tấn công cao nhất. Tên của cô là Leinas Rockbluth, còn được gọi là [Heavy Explosion].

Sau khi di chuyển vào cỗ xe, Leinas lặng lẽ đóng cửa và và ngồi xuống bên cạnh Baziwood. Điều cuối cùng mà họ nhìn thấy là như thể thế giới bên ngoài đã khép lại, dây cương ngựa của Leinas đang được giữ bởi một hiệp sĩ cưỡi ngựa bên cạnh cô.

Kể từ khi ma thuật của cỗ xe chỉ làm ấm không khí đi vào trong, bất cứ điều gì mà lạnh lẽo từ bên trong thì vẫn sẽ như vậy. Trông Lainas đang mặc bộ giáp toàn thân như được ướp lạnh bởi cơn gió lạnh giá bên ngoài, cô giống như một tảng băng khi ngồi cạnh Baziwood đang không thể ngừn rung rẩy.

"Người của chúng ta đã gửi [Message]."

Một trong những biện pháp phòng vệ của cỗ xe đã can thiệp chống lại việc dùng ma thuật truyền tin từ bên ngoài vào. Tùy là nó có thể ngăn kẻ thù tìm thấy họ bằng ma thuật, có nghĩa là ma thuật như [Message] cũng sẽ bị chặn, do vậy mà nhiệm vụ của cô là thay mặt Jircniv nhận [Message].

"Những người đi trước đã đến Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Dường như có một căn nhà gỗ ở đó. Sau khi báo cho các hầu gái chờ trong lúc bệ hạ đến, cô hầu đã trả lời rằng sẽ có một sự chào đón dành cho bệ hạ."

"Hầu gái? Ta có nghe về lăng mộ... hầu gái sao? Hầu gái... có thể nào là? Ta có nghe nói một số nước chôn hầu gái cùng với vị vua đã chết để họ phục vụ vua của mình ở thế giới bên kia. Có phải là như vậy không? Hoặc điều này có nghĩa là Dark Elf đã rời khu rừng biến lăng mộ thành nhà mới của họ?"

"Rất tiếc, [Message] không nói thêm gì nữa, thưa bệ hạ."

"... Ta hoàn toàn không thể hình dung được. Khu rừng không phải là lãnh địa của con người, vì vậy mà lịch sử không nhấc đến nó... tốt thôi, ta hy vọng là những cô hầu gái không phải là những con quái vật như những kẻ đã đến thủ đô. Nói với mọi người là chúng ta phải cẩn trọng."

"Theo lời bệ hạ. Đánh giá sức mạnh của những sứ giả, nhiều khả năng chúng ta sẽ rơi vào một hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì về đối phương. Chúng thần sẽ cực kỳ thận trọng. Ngoài ra, thần hy vọng bệ hạ sẽ theo sát thần nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Có nghĩa là ngươi muốn chúng ta sử dụng dịch chuyển trong tình huống khẩn cấp?"

Fluder khẽ cười với một câu trả lời chắc nịch.

"Nếu bất trắc xảy đến, chúng thần sẽ chiến đấu nhằm kéo dài thời gian. Bất luận phải đối phó với bao nhiêu kẻ địch, thần cam đoan sẽ kéo dài thời gian cho bệ hạ trốn thoát."

Baziwood nói với một nụ cười, nhưng đồng đội của anh là Leinas lại không nói gì. Thay vì thỏa hiệp mà không cần nói, đó là một biểu hiện không đồng thuận mà có thể ngay lập tức bắt gặp trên gương mặt cô. Tuy nhiên, những người xung quanh không nói gì.

Sau cùng thì cô cũng chưa chính thức tuyên thệ trung thành với Jircniv tuy rằng vị trí của cô đã ở trong [Tứ Hiệp Sĩ]. Sự thật là phục vụ Jircniv là lựa chọn có lợi nhất cho cô. Nếu ai đó xuất hiện mà có thể cung cấp cho cô những gì cô muốn, cô sẽ ngay lập tức từ bỏ vị trí hiện tại của mình.

Nói cách khác, lòng trung thành của cô đối với Jircniv là thấp nhất trong [Tứ Hiệp Sĩ].

[Tứ Hiệp Sĩ] được lựa chọn dựa trên kỹ năng chiến đấu của họ và không coi trọng tính cách của họ cũng như lòng trung thành. Mặc dù vậy, không có ai có chung động lực của lính đánh thuê như cô ấy cả.

Lý do duy nhất mà cô có mặt ở đây là vì có một người khác trong [Tứ Hiệp Sĩ] đã phải ở lại thủ đô. Lựa chọn cho nhiệm vụ đó là [Fierce Gale], Nimble Ark dale Anock, đó là không thể tránh khỏi. Nếu [The Immovable] vẫn còn sống, Nimble sẽ là người ở đây thay vì cô.

"Xin thứ lỗi cho thần."

Leinas lấy ra một chiếc khăn tay từ áo ngực và chuyển nó về phía bên phải gương mặt. Khi miếng vải che má phải bung ra, nó đúng thật là mái tóc của cô. Cô luồn chiếc khăn tay dưới mái tóc và nhẹ nhàng lau mặt.

Sau khi hoàn tất động tác, chiếc khăn tay ngả sang màu vàng với lượng chất lỏng đã hấp thụ.

"Xin cho phép thần ưu tiên đặt mạng sống mình lên hàng đầu. Thần xin lỗi nếu có cản trở ngài."

"Ah, tốt thôi, sau cùng thì đó là những gì mà chúng ta đã thống nhất khi ngươi trở thành một trong [Tứ Hiệp Sĩ]- hay đúng hơn, những gì đã thỏa thuận."

"Thần hiểu, vậy nên mọi người đều đã biết những gì mà thần sẽ làm. Thần sẽ cố hết sức thu mình vào một góc và không cản trở lối thoát của ngài."

Bầu không khí trong cỗ xe đã thay đổi, vì tất cả mọi người đều bật cười khi Roune lên tiếng.

"Dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta, còn bao lâu trước khi đến Nazarick?"

Roune, người được Jircniv đề cập đến, lấy ra từ trong lớp áo ngực một cái đồng hồ nhỏ. Sau khi đã xác nhận thời gian, ông quay sang Leinas, quan sát khi cô gật đầu, và trả lời.

"Nếu tất cả mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, trong khoảng một giờ nữa."

"Vậy sao? Ta đang rất mong đợi. Chúng ta sẽ xem Ainz Ooal Gown đang cố gắng cho ta thấy những gì."

Phần 2

Cỗ xe chở Jircniv giảm tốc từ từ, cho đến khi dừng hẳn. Thế nhưng anh vẫn không thể xuống xe ngay lập tức. Tuy là phiền phức nhưng cũng là vì Jircniv phải giữ sự an toàn của bản thân.

Thông thường, công việc này sẽ giao cho thuộc hạ thực hiện, chẳng hạn như người giúp việc trong các cỗ xe khác. Tuy nhiên, họ không dư giả thời gian mà chờ đợi các cỗ xe khác đến nơi. Sau tất cả, họ đã phải đến xin lỗi, và bắt người khác phải chờ quá lâu là một hành động ngu xuẩn.

Sau khi Jircniv chỉnh sửa lại trang phục, anh buộc chặt áo choàng của mình hơn. Đây là một vật phẩm cực kỳ giá trị được làm từ da của một con ma thú và tiếp tục được gia công bằng ma thuật. Khoác nó lên người, cho dù bên ngoài nhiệt độ có lạnh đến đâu cũng không hề ảnh hưởng đến anh.

Sau đó, anh gắn [Imperial Scepter] vào thắt lưng, và như thế đã hoàn tất khâu chuẩn bị tối thiểu cho một vị hoàng đế xuất hiện trước công chúng.

Jircniv nhìn lại chính mình lần nữa, để đảm bảo rằng sự xuất hiện của anh sẽ không gây xấu hổ cho chính mình hoặc Đế quốc.

Điều gì tiếp theo trong cuộc đàm phán với Ainz Ooal Gown, mặc dù thật sự thì điều này đến gần hơn với một cuộc khẩu chiến. Nói cách khác, hình thức của anh tương đương như thanh kiếm và tấm khiên của một chiến binh. Hậu quả của bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong hình thức của anh sẽ không đơn thuần là một sự xấu hổ. Mặc dù nó sẽ không có gì nếu đối thủ của anh không đủ tinh ý để nhận thấy sai sót, anh không thể để những tiểu tiết trên trang phục của mình bị xem nhẹ.

Jircniv gật đầu hài lòng, và ngay lúc đó, từ cánh cửa vang lên tiếng gõ.

"Thần xin được đi trước, thưa bệ hạ."

"Ta giao lại cho ngươi."

Sau đoạn đối thoại ngắn, Baziwood mở cánh cửa của cỗ xe.

Thật là oai vệ, người cầm quyền cao nhất Đế quốc Baharuth bước ra ngoài cỗ xe. Để đề phòng bất trắc, Roune đứng giữa hoàng đế và bên ngoài khi cánh cửa mở, đóng vai trò như lá chắn cho Jircniv.

Họ có thể nhìn thấy những gì ở bên ngoài, phía ngoài Baziwood.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thảo nguyên. Sau đó là các vệ sĩ hoàng gia, xếp hàng đối diện với cỗ xe. Phía ngoài họ là một gò núi dựng lên giữa đồng bằng, và thứ gì đó trông như một cánh cửa lattice rất lớn dường như đã được chôn một nửa.

Đó có phải là Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick? Nó có vẻ hơi khác một chút từ những gì mình biết... tốt thôi, sai sót này nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Sau khi bước ra khỏi xe, Jircniv kém một bước so với Baziwood- đang đứng trong đội hình với các vệ sĩ hoàng gia- đứng trước bên ngoài.

Jircniv hít một hơi thật sâu. Ma thuật yểm trên trang phục của anh đảm bảo cho không khí hít vào phổi là trong sạch và mát mẻ. Cứ cho là vậy, nó vẫn còn se lạnh, nhưng không quá khó chịu.

Sau khi hoàn tất nhịp thở, anh lấy tay xoa cằm, và nhanh chóng liếc nhìn những cấp dưới ở xung quanh.

Fluder, trong bộ áo choàng dài và cầm theo cây trượng, đi cùng các môn đồ của ông.

Magic caster hệ tín ngưỡng, với biểu tượng thiêng liêng thiêu trên lễ phục của họ- họ là những hiệp sĩ theo bậc hiệp sĩ Đế quốc, mặc dù không phải là chiến binh chuyên nghiệp.

Vệ sĩ hoàng gia, là những người vẫn đang đứng ở vị trí của họ hiện tại tính trong số họ là những người đã phái đi trước.

Cá nhân, Jircniv muốn nhìn thấy những gì mà nhóm đi trước đã thấy, nhưng ngay lúc này, đó không phải là một lựa chọn.

Dường như các hầu gái, ở trong cỗ xe khác, đã không đến được.

Ah, họ cũng là lễ vật. Nó đã được dự tính. Còn về, khi họ nói có một căn nhà, liệu có phải là cửa lattice... hay là cái gì khác?

Khi anh nhìn sang bên trái, anh trông thấy một căn nhà gỗ 1 tầng. Nó dường như hoàn toàn hòa hợp với vùng đồng bằng và nghĩa trang, và ảnh mỉm cười cay đắng. Sau cùng, tất cả chỗ gỗ này đến từ đâu? Dãy núi Azellerisia lờ mờ hiện ra trong tầm nhìn, và khả năng là của rừng đại ngàn Tove.

Họ đã vận chuyển tất cả từ đó sao? Mình không biết là có bao nhiêu cây gỗ xoài được vận chuyển, nhưng họ sẽ phải cần rất nhiều lao động để mang tất cả chúng đến đây.

Mặc dù anh không biết gì nhiều về căn nhà gỗ, Jircniv không cảm thấy kiến trúc này là đặc biệt bắt mắt. Mặc dù vậy, khi anh quan sát khu vực xung quanh, anh phải thừa nhận ra rằng họ đã xây dựng chỗ này thật ấn tượng và cũng như chính bản thân nó.

Nhưng... kia là một cánh cửa lớn... một cánh cửa đôi, huh? Và làm cao như vậy... có ba tầng cao hơn bên trong. Có thể nơi này xây dựng như một loại nhà kho?

Jircniv nhìn vào căn nhà, với Baziwood và Leinas đừng ở bên phải của anh, Fluder ở bên trái, và Roune phía sau.

"Thưa bệ hạ. Chúng ta có nên ra lệnh cho những người ở trong các cỗ xe khác lộ diện?"

Jircniv không quay lại nhìn Roune- người đã thì thầm vào tai anh- anh đáp lại.

"Không, không cần thiết làm vậy. Thay vào đó, chúng ta nên-"

Những lời của Jircniv đã bị đứt quãng giữa chừng. Đó không phải chỉ vì cánh cửa của căn nhà mở ra, mà vì mắt của họ đã bị hấp dẫn bởi hai người đẹp đang từ từ bước ra khỏi căn nhà.

Họ mặc trang phục hầu gái truyền thống- thiết kế tốt, nhưng trừ nó ra thì cũng không có điểm gì đặc biệt. Tuy nhiên, những nàng hầu tự mình thực hiện tư thế nghiêm trang khác thường và riêng biệt. Ngay cả Jircniv, từng là người sành sỏi và phát chán với nhưng cô gái xinh đẹp, đang rất kinh ngạc và nhìn chằm mà không nao núng như thể họ đã nắm được trái tim của anh.

Đó... thật xinh đẹp... nhưng...

Họ thật sự xinh đẹp. Bất kỳ một người con gái của quý tộc trong Đế quốc sẽ phải ca ngợi ngoại hình của họ mà không hề e dè. Jircniv thậm chí còn cảm thấy bản thân muốn thêm họ vào hậu cung của anh. Tuy nhiên, nơi đây là một lăng mộ tọa lạc ở giữa một đồng bằng xanh biếc. Họ đã hoàn toàn bước ra khỏi căn nhà, và kết quả, anh cảm nhận được một điềm gỡ.

Anh có thể nghe thấy âm thấy tiếng nhấp lưỡi nhẹ bên cạnh, nhưng anh không dư hơi để lãng phí vào những vấn đề như vậy.

"Này, lão già, kia có phải là ảo giác không?"

"Cái đó... ờ thì, tôi không chắc, nhưng tôi không nghĩ vậy đâu."

"Họ có phải là con người? Họ không giống như Dark Elf..."

"Cái này... Tôi không dám chắc là cái nào, nhưng tôi nghi ngờ họ là con người."

Câu trả lời ít nhiều cũng làm Jircniv cảm thấy an tâm. Vì nếu họ không phải là con người, sẽ không quá lạ nếu họ có xuất hiện ở một nơi như thế này.

Đó là một câu trả lời mà anh có thể hiểu và tin vào.

Cả hai nàng hầu đồng thời cúi đầu, và người có mái tóc búi cao lên tiếng.

"Xin chào mừng ngài, hoàng đế Đế quốc Jircniv Rune Farlord El-Nix. Tên của tôi là Yuri Alpha và tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp ngài. Phía sau là trợ lý của tôi, Lupusregina Beta. Tuy rằng thời gian chúng gặp gỡ có thể là rất ngắn, chúng tôi hy vọng sẽ được ngài chiếu cố."

Anh có phần chậm chễ khi đáp lại lời cũng vì anh bị họ lấn áp, Jircniv cố gắng mở miệng.

"Cảm ơn cô đã đến đây sau tất cả những rắc rối mà chúng tôi gây ra. Đúng thật, tôi phải cảm ơn Ainz Ooal Gown-dono, vì đã cho phép một người phụ nữ đáng yêu như cô đây đến tiếp đón chúng tôi. Với điều này, không cần thiết phải thêm từ như hoàng đế hay sử dụng những từ kính trọng khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô đối xử với tôi như như một người bình thường và cứ gọi tôi là Jir- nói đúng hơn, thật sự, tôi hy vọng bạn sẽ gọi tôi như thế."

Jircniv nở một nụ cười rạng rỡ với Yuri.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được một nụ cười có mà thể làm bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ngất ngây vì anh, vẻ mặt nghiêm túc của Yuri vẫn không đổi. Khi lén nhìn vào ánh mắt của Yuri, Jircniv cũng đã nhận ra rằng trái tim cô không lay động một chút nào.

Có phải anh không thuộc khẩu vị của cô, hay cô là kiểu người không pha trò trong công việc? Hay cô là người hết lòng trung thành với người mà cô phục vụ?

Mình không thể hiểu thấu được cô ấy. Mình muốn để lại một ấn tượng tốt, nhưng dường như nó sẽ rất khó khăn. Và mình đã rất tự tin là có thể thấu hiểu bất cứ người phụ nữ nào... Ah, nếu lão già nói đúng, cũng phải thôi bởi lẽ họ không phải là con người. Nó không giống như là vẻ quyến rũ của ta không có hiệu quả với phụ nữ... vậy còn, chủng tộc của họ là gì? Họ trông như con người, hoặc ít nhất, gần gũi với con người...

Anh không có manh mối về việc họ thực sự là ai.

Xem xét hai Dark Elf và hai người phụ nữ này, Ainz Ooal Gown phải là một người đàn ông hết sức xem trọng vẻ ngoài.

Nếu nói vậy... Lễ vật của mình không có chút giá trị so với hai người này, mình tay không mà đến đó...

Jircniv cân nhắc những quý cô mà anh mang theo trong các cỗ xe. Anh tự hào về vẻ ngoài của họ. Mỗi người trong số họ đều là quý tộc và hoàn toàn nhận thức được chuyện gì sẽ xãy đến với gia đình mình nếu bất tuân mệnh lệnh của Jircniv, và họ đã chào tạm biệt người thân trong nước mắt trước khi ra đi và đến đây với một quyết tâm trong tim.

Thật vô nghĩa. Có điều, sau khi biết được bên kia có những người xinh đẹp vượt trội họ, họ sẽ vui mừng vì không còn cần thiết? Hoặc ghen tỵ với họ như một người phụ nữ? Mình đoán là nên tặng một vài Elf, có nên không nhỉ?

Jircniv đã không mang nô lệ Elf từ Đế quốc theo cùng là vì anh không có đủ thời gian để chuẩn bị, và cũng vì muốn giữ họ trong thủ đô nhằm sử dụng cho các giao dịch trong tương lai. Giao dịch có thể sẽ không phải với Ainz, mà là với Mare.

Anh muốn móc nối với Mare, cô bé sợ sệt, và lột trần cô trước mặt anh. Sau đó là lợi dụng những bí mật nhơ bẩn này khai thác cô cho mục đích riêng của mình.

Đầu tiên, chúng ta sẽ gây chú ý với cô ấy bằng cách hứa giải thoát kiếp nô lệ cho tổ tiên của cô. Đổi lại, cô ấy sẽ cho chúng ta một số đặc ân sau lưng Gown. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng sự việc này như vật uy hiếp cô làm thêm nhiều khác cho chúng ta. Ít nhất, thì đó là kế hoạch...

Trong khi Jircniv suy ngẫm về kế hoạch của mình với Mare, Yuri đáp lời.

"Hoàng đế bệ hạ thật rộng lượng khi nói như vậy. Tuy nhiên, chủ nhân của chúng tôi Aiz Ooal Gown đã ra lệnh rõ ràng cho chúng tôi là không được phép thể hiện sự khiếm nhã hay thiếu tôn trọng nào với hoàng đế, và vì thế, tôi rất tiếc là chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu hào phóng của ngài."

"Vậy à? Vâng, thật là xấu hổ."

Jircniv một cách trịnh trọng, giống như anh đang trong một bộ phim hài.

"Dẫu vậy, cứ tự nhiên gọi thế nào cũng được miễn là cô thấy phù hợp. Còn về Gown-dono?"

"Đã hiểu. Chủ nhân của chúng tôi vẫn còn đang chuẩn bị, và có lẽ ngài sẽ cần thêm một chút thời gian. Tôi mong là ngài sẽ kiên nhẫn và chờ đợi ngài ấy."

"Tôi hiểu. Vậy chúng tôi sẽ đợi ở đâu? Có phải bên trong căn nhà?"

"Không. Chúng tôi hy vọng ngài sẽ đợi ở đây."

Jircniv ngẩng đầu lên trời. Tuy rằng không có vẻ như trời sẽ sớm đổ mưa, thật khó để gọi đây là thời tiết tốt với những đám mây đen trên bầu trời. Ngoài ra, những cơn gió lạnh buốt trong không khí vì lúc này đang là mùa đông, mặc dù Jircniv không thể cảm nhận được điều này thông qua trang phục được yểm ma thuật của anh.

Hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy, bảo chúng ta chờ ở đây? Có phải là hắn muốn chúng ta phải biết vị trí của mình?

Vì anh đã được lệnh phải đi đến bên bị xúc phạm để xin lỗi, hoàn cảnh của Jircniv khi bắt đầu đã quá là xấu hổ. Và sau đó, ngay lần đầu đến, Ainz Ooal Gown muốn hạ thấp anh hơn nữa bằng chuyện này. Rõ ràng, Gown là kẻ xấu tính.

"Là vậy sao?"

Jircniv nheo mắt lại. Anh sẽ dùng thứ đã đưa anh đến.

"Chúng tôi sẽ quay trở lại cỗ xe của mình và chờ đợi ngài ấy ở trong đó."

Jircniv có thể cảm nhận cơn giận dữ đang sôi sục của rất nhiều vệ sĩ hoàng gia của anh khi nghe anh nói những lời đó.

Họ có thể là một quốc gia láng giềng- và có thể tận diệt kẻ thù của họ- nhưng cho dù là vậy, để một hoàng đế của một nước lớn chờ đợi ở một nơi như thế này là quá thô lỗ.

Tuy nhiên, không ai dám phát âm ra những cảm xúc như vậy. Kể từ khi chủ nhân của họ đã chấp nhận điều này, không có chỗ cho những tôi tớ như họ lên tiếng. Trừ khi-

Có phải là vì họ đã biết được cảnh tàn sát mà Dark Elf đã làm? Nếu là vậy... Gown, người đúng là một kẻ khó đối phó. Chỉ với một động thái mà ngươi đã đánh vào nổi sợ hãi trong tim của tất cả chúng tôi. Thậm chí nếu khả năng đó chỉ có thể sự dụng một lần mỗi ngày, liệu ai có đủ can đảm để thử nghiệm? Và thực tế sau đó là một đứa trẻ đã làm điều đó. Ngươi muốn cho chúng ta một ấn tượng là ngay cả với một đứa trẻ cũng rất mạnh sao.

"Tôi hy vọng ngài sẽ chờ đợi."

Âm giọng trong trẻo và nhỏ nhẹ của Yuri như cắt qua không khí trước khi Jircniv kịp di chuyển.

"Vì sự chậm trễ là thuộc vế phía chúng tôi, chúng tôi sẽ là một chủ nhà tệ và sẽ trái lại mệnh của Ainz-sama nếu chúng tôi không có bồi thường trong việc tiếp đón này."

Jircniv có hơi ngạc nhiên.

Ainz... anh ta cho phép hầu gái của mình thay anh trực tiếp quyết định sao? Có thể họ không phải là hầu gái... không, mình hiểu mà. Ít nhất, họ có quan hệ thân thiết với nhau. Anh ta đã chịch họ chưa? Không, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ hiểu. Có một em Waifu xinh đẹp như vậy, giữ bàn tay của mình khỏi họ là rất khó.

Jircniv trả lời với sự lịch sự cường điệu, mặc dù giọng nói của anh có pha chút dịu dàng.

"Ohhh! Chúng tôi thật biết ơn Gown-dono. Sau đó... những gì đã được chuẩn bị để đón tiếp mà chúng tôi có thể mong đợi, và nơi mà chúng tôi có thể tìm thấy sự mong đợi đó?"

"Trong hoàn cảnh này, cho phép chúng tôi bắt đầu sự chuẩn bị của mình. Đầu tiên, thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm. Hãy để chúng tôi thay đổi nó."

"Cô nói làm cái gì... ? Uoooh!"

Jircniv không phải là người duy nhất thở hổn hển trong ngạc nhiên, magic caster, vệ sĩ hoàng gia, Baziwood, Leinas, thậm chí là Fluder, tất cả họ không thể không thốt lên trong kinh ngạc.

Chuyển động của những đám mấy đen bắt đầu chậm chạp.

Trong khoảnh khắc đó, chúng đã biến mất không một dấu vết, như thể một người khổng lồ vô hình đã phân tán chúng bằng bàn tay của mình. Những kỵ binh cưỡi [hippogriff] trên không trung như bị ném vào sự nhầm lẫn, một điều gì đó mà những người ở dưới mặt đất có thể cảm thông với họ.

"Tại sao... cảm giác này... ấm áp hơn... ?"

"Ngươi cũng vậy, phải không? Đây là thật sao?"

Jircniv nghe thấy các vệ sĩ của mình đang trao đối với nhau trong tĩnh lặng, anh cởi chiếc choàng của mình và vô hiệu ma thuật duy trì nhiệt độ cơ thể của anh. Ngay sau đó-

"Bệ-bệ hạ!"

Roune kêu lên trong lúc Jircniv đột ngột cở áo choàng, nhưng hoàng đế đã không đáp lại thuộc cấp của mình.

"Hu... haha... huhahaha. Cái quái gì đây... chuyện quái gì đang xãy ra vậy? Lão già! Chuyện gì đang xãy ra vậy?!"

Jircniv đánh mất sự bình tĩnh của bản thân và nhìn Fluder với một biểu vặn vẹo trên gương mặt.

Không khí trong lành bao quanh anh lúc này vốn chỉ có thể cảm nhận được vào mùa xuân. Việc tìm lấy cái lạnh buốt của mùa đông đã là bất khả thi. Jircniv chưa bao giờ nghe nói vê một ma thuật như thế này trong các bài giảng của Fluder. Trong tình cảnh này, loại ma thuật được sử dụng là cái gì?

"Đây là một ma pháp không thuộc hệ thống ma thuật.... Có vẻ như tôi có nhớ một ma thuật hệ tín ngưỡng của Tế Ti có thể kiểm soát thời tiết nhưng..."

Nói đến đây, Fluder dường như không kìm chế được những nụ cười hiện ra trên gương mặt mình.

"[Weather control] là một ma thuật bậc 6. Tuy nhiên, xét theo phản ứng của bệ hạ, điều này không đơn giản là điều khiển thời tiết. Nó hẳn phải là một ma thuật bậc cao hơn... thật đáng kinh ngạc..."

"Và ma thuật này có phải là tác phẩm của Dark Elf- sứ giả đó, phải không?"

Jircniv buộc phải chấp nhận rằng ma thuật này là tác phẩm của người đã tạo ra trận động đất đã nuốt chửng người của anh trong khe nứt. Không, thật sự thì anh hy vọng là như vậy. Anh không muốn tin là còn có một magic caster khác con mạnh hơn cả cô ấy. Đó sẽ là một ác mộng.

"Đúng thật, có thể là vậy... nhưng tôi không dám chắc."

Fluder như tìm thấy tất cả những điều thú vị, nó làm trái tim của Jircniv như đang đi trên đống than hồng.

Mặc dù người thầy của anh là một giáo viên xuất sắc xứng đáng được tôn trọng, ông đã gần như vô dụng khi nói về ma thuật này. Nó làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Tôi tin là ngài đã cảm thấy dễ chịu phần nào. Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu giai đoạn tiếp theo."

Cô hầu gái bỏ quả sự hoảng loạn đang dâng trào trong Jircniv và quăng cho anh một quả bom khác.

Vị hoàng đế trẻ tuổi đã phải chiến đấu với ham muốn của bản thân và vứt bỏ việc duy trì phẩm giá của mình. Sự cám dỗ đã chịu thua trái tim mạnh mẽ của anh, cuối cùng, nghĩa của anh là một hoàng đế của Đế quốc Baharuth đã chiến thắng và anh đã kiểm soát được bản thân mình.

"Giờ thì, đến đây."

Đáp lại mệnh lệnh của Yuri, cánh cửa của căn nhà mở ra, và một thứ gì đó rất lớn bước ra.

"Kehhhhh!"

Một âm thanh đơn độc vang lên. Đó là một âm thanh mà người ta có thể được nghe từ một con gà bị bóp cổ.

Khi tất cả nhận ra thứ đang kêu gào, khiếp đãm tràn ngập trong lòng tất cả những người có mặt ở đây, Không chỉ riêng Jircniv. Thật vậy, cảm giác như họ đang rơi vào một giấc mơ.

Một trong những người phát ra âm thanh ngơ ngác như những người khác là "high court wizard" của Đế quốc, [Triple Magic Caster], Fluder Paradyne. Ông được cho là người có khả năng đối chọi với [Thirteen Heroe]. Một người đàn ông như thế giờ đây đứng với đôi mắt mở to kinh hãi, ông dán chặt con mắt mình vào thứ vừa bước ra từ căn nhà.

Ngay sau đó, nhiều tiếng la hét vang vọng khắp nơi, tất cả chúng đến từ các môn đệ của Fluder.

"Làm sao có thể?! Đó là-!!!"

"Không- không thể tin được! Điều này là không thể!"

"Nguy hiểm! Một cuộc tấn công đang đến! Ma thuật phòng thủ! Xin cho phép chúng tôi sử dụng ma thuật phòng thủ!"

Fluder trừng mắt nhìn các môn đệ, tất cả họ đều đã sẵn sàng ứng chiến.

"Trật tự! Bình tĩnh nào, mọi người!!"

Thứ xuất hiện từ trong căn nhà làm họ trở nên thận trọng và sợ hãi. Đôi mắt của tất cả thành viên trong sứ đoàn Đế quốc đều tập trung vào một điểm.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một con quái vật. Đó là một con quái vật trong bộ giáp đen.

Cơ thể của nó quá to lớn, và hình bóng của nó đã tràn ngập sự tà ác. Cứ như một vị thần được tạo ra từ sự tàn bạo và bạo lực của toàn bộ nhân loại, tập trung trong nó, và cho một thực thể. Khuôn mặt mục rửa không cảm xúc, nhưng tất cả họ có thể cảm nhận được một thứ rực rỡ, tia sáng của sự căm thù rực cháy trong hai hốc mắt của nó.

Và có tổng cộng 5 con.

Cơ thể to lớn đi đầu mang theo một chiếc bàn đá. Những kẻ đi sau cũng mang nhiều đồ dùng khác nhau và nhiều chiếc ghế.

Không một ai trong chúng có ý thù địch. Ngược lại, sự cảnh giác và hoảng sợ của các môn đệ Fluder gần như trò hề.

Âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống đất.

Một trong các môn đồ của Fluder ngã sup xuống đất như một con rối bị cắt đứt dây. Hay đúng hơn, cả bốn môn đồ mà ông đã dẫn theo, gần như tất cả họ đều kết thúc theo cách đó. Khuôn mặt nhợt nhạt của họ như được ướp lạnh và bắt đầu thở hồng hộc.

"Không thể nào. Làm sao mà có thể... không, không, không thể được. Là [Death Knight]? Chúng được kiểm soát? Và số lượng là?"

Một cái gì đó lóe lên trong tâm trí Jircniv. Anh không thể không đánh mất bản thân và hét lên trong giận dữ.

Anh còn quan trọng việc giữ gìn phẩm giá của bản thân nữa.

"[Death Knight] ? Có ý gì khi nói [Death Knight] ?! Lão già! Trả lời ta! Ta đã nghe đến cái tên này trước đây, nó có phải giống với sinh vật Undead được đồn là bị nhốt bên trong Bộ Ma Thuật?!"

Quả thật. Đó là Death Knight. Đó là tên của con quái vật mà chỉ cần 1 con cũng đủ đẩy Đế quốc đến bên vực thẳm diệt vong.

Tuy nhiên, Jircniv đã không có được câu trả lời.

Fluder đang nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to. Jircniv nhận ra rằng nói chuyện với ông là sự lãng phí thời gian và thay vào đó là vội vã tiến về phía trước, bước đi trong lo âu, nếm vạt áo của một môn đồ và lôi anh ta lên khỏi mặt đất.

"[Death Knight] là cái quái gì thế?! Trả lời ta!!"

"Aiaaaa! Thưa bệ hạ! Như ngài đã nói, con quái vật Undead huyền thoại bị nhốt bên dưới Bộ Ma Thuật, thật sự, là [Death Knight]! Chúng là sinh vật mà ngay cả sư phụ cũng không thể kiểm soát!"

Tất cả những gì Jircniv có thể làm là cười. Đến tận lúc nãy vẫn con duy trì tôn nghiêm của một hoàng đế Đế quốc Baharuth giờ đã không còn. Nó đã vỡ vụn thành tro và thổi bay theo cơn gió.

"... Hu,hu. Huhuhu. Ngươi có ý gì, Undead huyền thoại sao?! Có năm con ở ngay trước mặt chúng ta! Hoặc ngươi muốn nói [Death Knight] là một nhóm và năm con được tính là một thực thể? Hả? Ngươi đang đùa ta sao?!!"

"Kh-không! Không phải thế."

Anh có cảm giác ai đó đang đứng bên cạnh mình. Anh liếc nhìn qua, anh thấy người đó là một trong những chiến binh mạnh nhất của Đế quốc, Baziwood. Khuôn mặt của hắn đã xanh như tàu lá chuối, và Jircniv có thể nhìn thấy biểu hiện căng thẳng co giật đang hình thành trên gương mặt hắn.

"Etou, ah, thưa bệ hạ. Xin hãy lắng nghe điều này với một trái tim bình tĩnh. Tình hình hiện tại là rất tệ. Sinh vật này ở đẳng cấp mà chúng ta, ngay cả trong hàng ngũ thiết lập này với sự hỗ trợ đầy đủ từ ma thuật, chưa chắc có thể đánh lại chúng. Có lẽ ý tưởng tốt nhất lúc này là rút lui. Thật tệ. Thật sự rất tệ. Hãy nhìn vào đôi tay run rẩy của thần."

Jircniv nhìn lên tay của Baziwood, nó bắt đầu run lên. Sau khi nhìn vào gương mặt co quắp của ông, lý do cho trạng thái run rẩy của ông đã quá rõ ràng.

"Có phải đó là những gì mà họ nói là "không thể nào"... ngươi có nghĩ là nó mạnh hơn Stronoff-san?"

Một thành viên khác trong [Tứ Kỵ Sĩ] đã lùi về sau, cô bắt đầu lùi lại và vẫn tiếp lùi lại một cách chầm chậm. Lý do duy nhất tại sao cô đã không bỏ chạy khi từ từ lùi về sau tất cả là vì cô không muốn thu hút sự chú ý của [Death Knihgt], và sự thù địch của nó.

Toàn bộ điều này cảm thấy như cuộc sống của họ đang rơi vào một cơn ác mộng.

Và sau đó, trước khi họ...

Các [Death Knight] sắp xếp đồ đạc và dao nĩa trên đồng cỏ, rất giống với một bức tranh về những tôi tớ trung thành. Chẳng có gì trong hành động của chúng cho thấy chúng là undead huyền thoại mà có thể hủy diệt một quốc gia.

Tuy nhiên, một thực tế là chúng là undead mà ngay cả magic caster mạnh mẽ nhất của Jircniv, Fluder Paradyne, cũng không thể kiểm soát. Bất cứ ai cũng có thể nói ra điều này khi nhìn vào phản ứng của những người có mặt ở đây.

Điều này ngụ ý rằng có nhiều hơn 5 con quái vật có khả năng chiến đấu vượt xa Fluder.

Ngược lại, Fluder Paradyne là một magic caster có sức mạnh chống lại toàn bộ quân đội Đế quốc. Tất nhiên, Mp của ông không phải là vô tận, và trong một cuộc chiến trực diện, quân đội có thể đánh bại ông. Tuy nhiên, nếu ông sử dụng ma thuật bay hoặc dịch chuyển tức thời, ông có thể một mình tiêu diệt toàn bộ quân đội Đế quốc. Đó là sức mạnh thực sự của Fluder.

Điều đó có nghĩa là 5 [Death Knight] có mặt ở đây đại diện cho 5 lần sức mạnh quân đội Đế quốc.

Không thể nào.

Điều này không được phép xảy ra.

Nhiêu đây là quá nhiều quyền lực để một người nắm giữ. Cho dù là một đất nước cũng khó mà áp chế được sức mạnh này. Đây là thứ quyền lực mà chỉ có một số ít quốc gia nổi tiếng hoặc các nước cộng hòa huyền thoại mới có thể đạt được. Có thể chủ nhân của lăng mộ nhỏ khiêm tốn này thực sự có quyền thế đến vậy?

Khi hai Dark Elf xuất hiện, anh đã buộc lý trí của mình thoát khỏi cái chủ đề đó và tập trung vào những gì ở trước mặt.

"Ainz Ooal Gown... một con quái mà chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì sao, không, chúng ta thậm chí còn không thể chạm vào..."

Lòng Jircniv lúc này như một chiếc thuyền nhỏ bị ném vào giữa một cơn bão dữ dội.

Cuối cùng, tuy nhiên, anh đã giấu được cảm xúc của mình và lấy lại bình tĩnh bằng một ý chí sắt đá.

Vệ sĩ hoàng gia của anh, hủy diệt. Cái bóng khổng lồ của con rồng. Kể từ khi anh đã chấp nhận những điều này trong quá khứ, anh có thể cho phép mình chấp nhận những gì diễn ra trước mắt lúc này.

Nếu không có những kinh nghiệm trấn an bản thân, có lẽ ảnh hưởng mà anh chịu sẽ còn dữ hơn. Anh có thể thấy một cảnh tượng thậm chí còn nhục nhã hơn lúc này.

Lăng mộ... Sức mạnh của Ainz Ooal Gown lớn đến thế nào? 5 [Death Knight] và hai người đó. Kể cả con rồng đó, chưa phải là tất cả sao? Tại sao hắn lại ẩn mình ở nơi này? Hắn bắt đầu cư ngụ ở đây từ khi nào? Hoặc là khâu chuẩn bị cuối cùng của hắn đã hoàn tất? Mình có nghe nói là một khi có nhiều sinh vật undead tập trung tại một nơi, một Undead tối cao mạnh mẽ sẽ được sinh ra. Đó là lý do tại sao [Death Knight]... ? Không được. Không có đủ thời gian, nhưng mình vẫn phải nghĩ cách...

Khi anh suy nghĩ cực nhanh đã khiến anh thậm chí còn lún sâu hơn nữa vào hỗn loạn, Yuri cắt ngang.

"Đừng hoảng sợ. Những [Death Knight] này được chính tay Ainz-sama tạo ra. Chúng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngài ấy, và ở vị trí của ngài ấy, tôi đã được quyền chỉ huy chúng. Tôi sẽ không cho phép chúng tổn hại mọi người."

Những lời của Yuri đã phá tan suy nghĩ mà Jircniv tạo ra thành những mảnh vụn.

"Tạo ra chúng..."

Ainz Ooal Gown có thể sinh ra những sinh vật có mức mạnh tuyệt đối theo ý mình. Một sự thật khủng khiếp. Thực tế là để tạo ra một sinh vật như vậy sẽ đòi hỏi nguồn lực và nổ lực tương đương với sức mạnh to lớn của họ. Cơn ác mộng này anh có thể lựa chọn đối mặt với nó như một thử thách, hoặc hoàn toàn bỏ qua.

Không, đây hẳn là một trò bịp. Làm gì có ai có thể làm được vậy chứ? Hắn đang nói dối nhằm nâng cao sức mạnh của riêng hắn. Bởi vì nếu hắn không-

Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt Jircniv.

Bất kể là điều gì, lúc này tất cả dường như đang rất khó chịu.

-Ah. Không quan tâm nữa. Mình không cần biết gì nữa. Lần này, chúng ta sẽ chỉ giải quyết những gì thấy được từ phía họ làm, đúng.

"Fu, fuhahahahaha!"

Trong khi Jircniv từ bỏ tất cả những ảo tưởng về việc kiểm soát, một nụ cười vui sướng như của thằng điên vang lên từ bên cạnh.

Nó đến từ Fluder.

Vệ sĩ hoàng gia, môn đồ hay [priest], gương mặt của tất cả mọi người ngoại trừ Jircniv như bị đông cứng vì sốc.

Fluder Paradyne là magic caster tối cao, và là một người hùng sở hữu học thức và tri thức vô song bên mình. Vô số bài viết trong sách lịch sử của Đế quốc nói về cái cách ông chiến đấu với những con quái vật đe dọa sự an toàn quốc gia, và khải hoàn trở về. Phong thái thánh nhân của ông cũng có nghĩa là ông được rất nhiều người vinh danh và kính trọng.

Thực tế, nhiều người ở đây cũng cảm thấy như vậy về ông.

Và bây giờ, Fluder cười một cách mà đã phá vỡ hình ảnh của ông trong tâm trí tất cả mọi người có mặt ở đây.

Có sức mạnh trong tiếng cười.

Hào quang của một người anh hùng.

Không nghi ngờ gì Fluder đang tỏa một áp lực đáng sợ, và không phải là cái cảm giác ấm áp mà đôi khi Jircniv cảm nhận được từ người đàn ông đã gần gũi với anh như người cha.

Sức mạnh ma thuật mà ông nắm giữ là rất lớn, đủ để cân cả bốn [Tứ Kỵ Sĩ] trong một lượt. Và ông giọng nói của ông hiện lên một giai điệu điên cuồng như thể ông bị mất trí.

Cũng là lẽ hiển nhiên khi các vệ sĩ hoang gia đứng gần đó không khỏi rùng mình.

Giữa tất cả những người ở đây, chỉ có những người của Nazarick và Jircniv là thản nhiên như không có gì.

"... Kiểm soát [Death Knight], và với số lượng này! Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Quá đỗi tuyệt vời! Fuhahahahahah!"

Một giọt nước mắt gỉ ra từ khóe mắt của ông, và mỉm cười như thể gương mặt ông đã vỡ.

-Không, không đúng.

Đây mới là người đàn ông đã bỏ mặc vị trí là thuật sĩ Đế quốc để có thể ngắm nhìn những bí ẩn ở sâu thẳm nhất của cái vực thẳm gọi là "ma thuật".

Cho đến lúc này, nó đã được giấu dưới lớp mặt nạ của một người hùng, nhưng khi đối mặt với một magic caster hùng mạnh, nó đã không giấu được và lộ ra.

"Giờ thì, bệ hạ. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có nên chạy trốn bằng ma thuật dịch chuyển tức thời? Tôi nghĩ là nếu bây giờ chúng ta dịch chuyển, chúng ta có thể làm được, phải không? Giả sử địa hình giúp cho..."

Fluder nói điều này với Jirniv, một nụ cười giễu cợt trên gương mặt ông.

"Ta thích gương mặt này của ông đó, lão già. Giờ đến lượt ta hỏi. Ông có nghĩ là ta nên chạy không?"

Những vết nứt nhanh chóng lan rộng trên gương mặt của Fluder. Đó là một nụ cười của một gã điên, làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ tột độ.

"Theo ý bệ hạ của tôi, không, Jir yêu dấu của tôi. Học trò của tôi, hãy mở to đôi mắt của ngài và hãy biết ơn khi thực tế là đôi mắt của ngài đã nhìn thấy được đỉnh cao tối thượng- magic caster chí tôn vô thượng trên toàn lục địa. Lúc này, ngài đã thấy được kết quả trong hành trình của mình, hãy nổ lực hướng về nó!"

Khuôn mặt môn đồ của Fluder và đã trở nên nhợt nhạt và tái mét khi họ nhận ra loại người mà họ đã viếng thăm.

Họ biết đồng đội của họ đã bị Ainz Ooal Gown tàn sát. Tuy nhiên, magic caster huyền thoại trong những cuốn sách lịch sử của họ đã gọi ông là "chí tôn vô thượng của tất cả magic caster". Cảm giác giống như có một hòn đá khổng lồ được nhét vào bụng họ.

"Thưa bệ hạ, điều này thật tệ, phải không?"

"... Ngài có phiền nếu tôi là người chạy đầu tiên?"

Baziwood dường như đã nhẫm lẫn, và câu hỏi của Leinas tràn ngập sự tuyệt vọng.

Jircniv nhìn họ.

Bỏ qua Fluder và các môn đồ của ông sang một bên, sự căng thẳng của các vệ sĩ hoàng gia đang tăng dần, và trông như thể họ có thể phá vỡ bất cứ lúc nào.

Điều này là bởi vì hành vi bất thường của Fluder và mô tả về sức mạnh của [Death Knight] đã phá vỡ tinh thần của họ.

"Chúng ta còn có thể làm gì khác? Và nếu ngươi muốn chạy, cứ chạy trước. Tuy nhiên, nếu ngươi làm vậy, họ có thể nghĩ rằng ngươi không phải là một trong chúng ta. Điều đó có nghĩa là đối với họ, ngươi là kẻ xâm nhập. Ngươi sẽ may mắn nếu không có kết cuộc như những Worker đã đến trước."

Leinas nghiến răng và khuôn mặt cô nhăn lại.

"Như vậy mọi chuyện vẫn ổn?"

"Baziwood, nhìn lão già- không, Fluder. Trong tất cả chúng ta thì ông ấy là người quen thuộc nhất với ma thuật và nhìn ông ta lúc này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là phó mặc mọi thứ cho họ."

"Cầu nguyện với chúa rằng ngài ấy sẽ ban may mắn cho chúng ta, và trốn thoát?"

"Ngươi có thực sự nghĩ là chúng ta có thể thoát?"

Baziwood liếc nhìn nàng hầu, ngươi vô tình nghe rõ ràng việc họ muốn bỏ trốn nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục chuẩn bị.

"Nếu chúng ta bắt con tin?"

"Ta không muốn kẻ khác nói về một việc mà đó là bất khả thi, [Lightning Bolt], thử nói lại lần nữa xem."

"... Thứ lỗi cho thần. Thật ra, tôi cảm thấy cô hầu gái thậm chí còn mạnh hơn cả [Death Knight]. Họ chắc chắn còn bí ẩn hơn... Ah, nhìn cô ta đi, cô ta thậm chí còn không để tâm đến việc chúng ta nói những chuyện như thế này trước mặt cô. Thật đáng sợ..."

Người hầu gái cũng là quái vật mạnh mẽ.

Khi Jircniv nghĩ về điều này, anh lắc đầu. Anh muốn tin đó không phải là sự thật. Khi anh nghĩ về nó, anh đã cố gắng gạt nụ cười lạnh lùng của hai Dark Elf ra khỏi tâm trí.

"Dường như chúng tôi đã gần... chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng? Trong lúc này, tất cả mọi người, tôi hy vọng mọi người sẽ thấy thư giãn hơn ở đây."

Có rất nhiều bàn ghế trên đồng cỏ. Chiếc bàn đã được che phủ trong một chiếc khăn trải bàn trắng tinh và ô che nắng lớn tạo bóng râm. [Death Knight] đã di chuyển đồ đạc vào vị trí hiện đang đứng ở một bên của căn nhà gỗ để tránh gây chú ý.

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị thức uống cho mọi người."

Chai rượu được bày ra trên bàn, chứa đầy chất lỏng màu cam. Bên cạnh chúng là ly rượu vang cổ uốn cao làm bằng pha lê trong suốt. Một cái trong chúng đều được chạm khắc tinh xảo với thiết kế công phu.

Ngay cả Jircniv, một hoàng đế được hưởng thụ những thứ tốt nhất trong cuộc sống hằng ngày, cũng không thể không nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to vì kinh ngạc hiển thị trên gương mặt anh.

"Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu mọi người có cần thêm bất cứ thứ gì khác. Sau đó, mọi người-"

Cánh cửa của căn nhà gỗ mở ra lần nữa, và nhiều nàng hầu khác liên tiếp bước ra từ bên trong. Nhóm người Đế quốc như bị hút hồn bởi vẻ đẹp siêu việt của họ, đủ để xóa đi tất cả nổi sợ hãi và bất an mà họ đã trải qua đến lúc này.

Mỗi một người trong họ đều mang một vẻ đẹp độc nhất vô nhị theo nét riêng của họ. Một người có mái tóc tết thành hai búi, người kia có mái tóc dài suôn mượt, và một người khác nữa có mái tóc xoắn cuộn thành từng lọn. (Entoma, Shizu, Solution)

"Chỗ này sản xuất người đẹp sao trời?"

Mặc dù Jircniv không biết ai trong số các vệ sĩ đã nói, nhưng anh cũng phải đồng ý với điều đó. Sau mọi thứ, những mỹ nữ này làm gì trong lăng mộ này?

Có phải lăng mộ sản xuất hàng loạt mỹ nữ? Lẽ nào họ bật ra khỏi mặt đất như nấm sau mưa?

Anh lại nghe thấy tiếng nhấp lưỡi lần nữa, nhưng cũng chả thèm để ý tới.

"Vậy thì xin mời mọi người thưởng thức thức uống-"

"-Ah, trước đó, chúng tôi có thể gặp Ainz Ooal Gown trước? Tôi muốn đẩy nhanh những vấn đề... và nếu không có gì, tôi có thể gặp mặt ngày ấy trước khi ngài ấy gặp mặt Jir-"

"Fluder, kiềm chế bản thân lại đi."

Bất kể có là gì, không một ai trong họ có thể làm ô nhục bản thân hoặc Đế quốc.

"Đừng quên vị trí của mình, Fluder. Chúng ta ở đây là đại diện cho Đế quốc, chứ không phải để thỏa mãn cho cơn khát kiến thức ma thuật của ông đâu."

Đến lúc này, một tia sáng bình tĩnh lóe lên trong đôi mắt của Fluder. Tuy rằng không phải là hoàn toàn, nhưng ít ra cũng giúp ông kiềm chế dục vọng của bản thân.

"... Thứ lỗi cho thần, bệ hạ. Thần dường như đã quá phấn khích. Xin bệ hạ hãy tha thứ cho điều này."

"Được rồi, lão già. Hãy thưởng thức thức uống, bình tĩnh mà ngồi xuống đi. Sau đó, chúng ta có thể uống rồi sao?"

"Đã hiểu."

Yuri chậm rãi rót đầy chiếc ly thủy tinh trước mặt Jircniv với thứ chất lỏng màu cam. Mùi thơm của trái cam phảng phất trong không khí.

Jircniv nhấp một ngụm nước trái cây, và hương vị của nó làm anh không khỏi mỉm cười. Anh nghĩ trong cay đắng, "mình sống cho tới giờ là để được uống thứ này". Những vệ binh hoàng gia xung quanh thì thầm trong kinh ngạc khi họ được thưởng thức đồ uống này. Ngay cả Jirnic, người cảm thấy chán ngấy với ẩm thực cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc, làm sao mà tất cả những người ở đây không chung một biểu hiện cho được? Như để minh họa điều đó, có rất nhiều đã quên đi nghi thức và uống ừng ực nước trái cây càng nhanh càng tốt.

Ngay sau đó, âm thanh cảm phục vang lên từ những người đã tụ hợp ở đây.

"Thật tuyệt!"

"Có chuyện gì với thức uống này vậy, nó là một pha trộn hoàn hảo giữa vị chua và ngọt!"

"Nó lướt xuống cổ họng, và để lại dư vị thật ngọt ngào!"

Jircniv đã uống thêm ngụm nữa khi nghe những lời khen ngợi từ tất cả những người xung quanh. Đột nhiên, anh cảm thấy như mình tràn đầy sức mạnh.

Ngay cả cơ thể mình cũng cảm nhận đước sự kích thích từ hương vị này, huh. Nghĩ về việc Nazarick có thể tạo ra một thứ thức uống chất lượng đến như vậy. Có vẻ như mình đã xúc phạm hai Drak Elf khi họ đến cung điện. Nếu như họ được thưởng thức những loại thức uống kỳ diệu như vậy mỗi ngày, cũng chả có gì lạ khi họ không bị ấn tượng với thứ chúng ta đã chuẩn bị lúc đó.

Jircniv mỉm cười cay đắng.

Nghĩ đến, thậm chí là thứ hương vị đơn giản này cũng đã đủ để đánh bại họ hoàn toàn.

Ah... lúc này đây mình cảm thấy thật thanh thản. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thoải mái như thế này kể từ lúc mình đi đến đây. Cảm giác như... trở về nhà...

Đã bao lâu rồi kể từ lúc họ trú mình dưới bóng râm của những chiếc ô và lắng nghe tiếng gió thổi qua đồng cỏ? Cuối cùng, Yuri cũng đã nói những lời mà Jircniv muốn nghe.

"Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này. Ainz-sama đã sẵn sàng tiếp đón các bạn, xin hãy đi theo tôi."

Phần 3

Jircniv đến một căn phòng hình bán cầu trông giống như một nhà hát. Anh đứng ở nơi có hai cánh cửa đôi lớn. Những hoa văn chạm khắc tinh xảo ở hai bên cửa ra vào; nữ thần tuyệt đẹp ở bên phải và con quỷ hung tàn ở bên trái. Vô số những bức tượng mang điềm gỡ bày ra ở xung quanh.

Nó làm cho người ta nghĩ đến [The Gates of Judgemen].

Jircniv cân nhắc trước khi nhìn qua xung quanh cánh cửa.

Căn phòng rộng lớn, yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh tưởng mình có nghe thấy được ẩn ý "âm thanh của sự tĩnh lặng".

Quả thật, không ai trong nhóm Đế quốc thốt ra được lời nào kể từ khi họ bước đến đây. Chỉ có âm thanh của giáp trụ chạm vào nhau.

Trước khi họ bước đến hội trường của sự tĩnh lặng, họ đã đi qua một khung cảnh độc nhất vô nhị trên đường đến đây, và linh hồn của họ đã bị đánh mất bởi những kỳ quan mà họ được chứng kiến.

Hy vọng họ không bị mê hoặc bởi khung cảnh thần thoại mà họ thấy là một đòi hỏi quá mức.

Một sự thật, thậm chí ngay cả Jircniv cũng thấy khó khăn khi phải kiểm soát sự ham muốn nhìn ngắm xung quanh một cách ngu ngơ của mình, nhìn thế giới không tưởng mà họ đã đi qua.

Anh liếc qua vai của mình và nhìn thuộc hạ đã theo anh đến đây.

Đằng sau anh là Baziwood và mười vệ sĩ hoàng gia đặc biệt được lựa chọn, Fluder và bốn môn đồ của ông, Roune, thư ký của anh, và priest đến từ kỵ sĩ đoàn. Leinas và các vệ sĩ hoàng gia khác được để lại phía sau với cỗ xe làm nhiệm vụ canh phòng.

Tất cả mọi người đi sau anh- ngoại trừ Fluder- hai vai rũ rượi theo sau.

Đây là kết quả tất yếu từ việc liên tục được nhắc nhở về sự nhỏ bé và không đáng nhắc tới của họ, cũng như được chứng kiến những địa điểm tham quan mà giới tinh hoa nghệ thuật của Đế quốc sẽ phải gặp khó khăn nếu muốn sao chép.

Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick không đơn thuần là tên của một lăng mộ. Sự thật, đó là thế giới mỹ lệ tựa như cõi thiên đường hơn cứ nơi nào. Ấn tượng của họ về người cai trị nơi này, magic caster Ainz Ooal Gown, là gần như không thể nào diễn tả được.

Nụ cười trên gương mặt Jircniv đầy nhạo báng, nhằm vào chính anh. Con người sẽ tự nhiên cúi đầu trước kẻ đứng trên họ. Bất kỳ một ai đã bị ấn tượng bởi những tuyệt tác kiến trúc và nghệ thuật ở đây hẳn phải tự ý thức được óc thẩm mĩ của họ cũng chỉ như một viên sôi bên đường.

... Điều này thật đáng lo ngại.

Ainz Ooal Gown đang đợi ở phía sau cánh cửa này. Hắn là một magic caster sở hữu sức mạnh mà thậm chí còn hơn cả Fluder Paradyne. Quả thật, khó có ai sánh được với hắn dù ở trong quá khứ hay tương lai. Nơi cư trú tuyệt vời của hắn đã vượt xa năng lực ảo tưởng của con người, và kẻ hầu cận đều sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Hắn là một người sở hữu mọi thứ mà Jircniv có thể nghĩ đến.

Tại sao một người như thế lại ẩn mình ở một nơi như thế này? Tuy rằng Jircniv không biết câu trả lời, nhưng anh sẽ sớm tìm ra.

Ít nhất, anh hy vọng sẽ thu được nhiều thông hơn trong cuộc đàm phán.

Mình không nghĩ là hắn sẽ hài lòng với một lời xin lỗi đơn thuần sau khi đã có một màn phô diễn lực lượng ngoạn mục như vậy.

Ban đầu, kế hoạch của anh là xác định tham vọng của Ainz Ooal Gown và đáp ứng điều đó nhằm thu lợi cho Đế quốc. Việc giả vờ xin lỗi chỉ là một cái cớ để đạt được điều đó.

Tuy nhiên-

Muốn đáp ứng tham vọng của một người nào đó quyền lực như thế này. Mình không thể nào làm được, cho dù mình có giàu hơn và quyền lực hơn cả bây giờ.

Cũng giống như một viên đá quý 1 ca-ra thì làm gì mà có cửa với Jircniv, cũng không thể nào có chuyện Ainz Oola Gown quan tâm đến bất cứ điều gì mà Jircniv cung cấp.

Đầu tiên, tiền bạc hoàn toàn nằm ngoài vấn đề.

Đối với cung cấp sự hỗ trợ về quân sự và ma thuật- tốt thôi, tại sao anh ta phải quan tâm đến những thứ còn kém xa chính mình?

Thậm chí có sử dụng mỹ nhân kế cũng là không thể. Jircniv kiên quyết nhắc nhở bản thân khi anh nghĩ về Yuri và những nàng hầu khác.

Chiêu dụ bằng địa vị và quyền lực là vô nghĩa, đối với một người sống ở một nơi như thế này.

Jircniv tự hỏi liệu những dục vọng của con người có thể làm lay động Ainz Ooal Gown hay không.

"... Thật sự rất khó đây, huh."

Tâm trí của Jircniv đã suy tính đến nhiều mưu mô và thủ đoạn để đối phó với Ainz Ooal Gown.

Kết luận vẫn là không thể đối phó được ông ta.

Kết quả tốt nhất mà hy vọng đạt được là Ainz sẽ không xem anh như kẻ thù.

(Điều kiện chiến thắng của chuyến đi lần này là: Đế quốc vẫn toàn vẹn, và mình phải sống sót trở về.)

Ngỡ như nghe thấy tiếng nói trong suy nghĩ của mình, Jircniv nhận ra chúng lớn hơn anh tưởng. Tuy nhiên, không ai ở xung quanh anh phản ứng lại. Họ đã quá bị mê hoặc bởi khung cảnh chung quanh.

"Đây là Throne room. Ainz-sama đang đợi ngài ở bên trong."

Sau đó, Yuri báo rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, và cúi đầu thật sâu với Jircniv.

Như thể chờ đợi những lời đó, cánh cửa lớn rung lên và mở ra từ từ.

Vài âm thanh nín thở đột ngột truyền đến tai của Jircniv. Không phải là một hoặc hai, mà là hơn mười người trong số họ, có lẽ là hơn một nửa những người đến đây. Nhiều người trong họ không thể tập trung toàn bộ quyết tâm và để cho ước muốn chạy của họ hiện trên gương mặt. Nói cách khác, nhiều người trong nhóm Đế quốc đã hy vọng cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở ra.

Đó cũng là lý do mà Jircniv cảm thấy biết ơn khi cánh cửa đã tự động mở ra. Ai mà biết được họ sẽ phải cần bao lâu để có thể lấy hết can đảm bước qua cánh cửa đó?

Trần nhà hiện ra trong tầm mắt rất cao và rộng. Màu chủ đạo của bức tường là màu trắng, với đồ trang trí đa phần là bằng vàng và cực kỳ nổi bật.

Đèn chùm nhiều màu- làm bằng bảo thạch bảy sắc cầu vòng- được treo trên trần nhà, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái. Xung quanh là những lá cờ treo ở hai bên bức tường.

Nét mặt của Jircniv và những người khác trở nên tái mét và nhợt nhạt khi bầu không khí ngột ngạt quét qua họ từ bên trong căn phòng.

Một tấm thảm đỏ thẩm chạy dài từ xuống từ trung tâm căn phòng, và đứng bên cạnh là một loạt những sinh vật vô cùng mạnh mẽ.

Ác quỷ, Rồng, [bizarre humanoid], Kỵ sĩ bộc giáp, côn trùng hai chân và Elf. Dáng vẻ mỗi kẻ đều khác biệt nhau, nhưng có một điểm chung ở họ là đều sở hữu sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Những sinh vật này xếp thành hàng ở hai bên của tấm thảm, và khiến người ta không đứng vững trước sức mạnh của họ.

Họ nhìn Jircniv và đoàn người trong im lặng. Tuy có thể cho là người ta có thể cảm nhận được một loại sức mạnh trong ánh mắt của những người có quyền lực hay địa vị, đây là lần đầu tiên Jircniv cảm nhận áp lực vật chất đè nặng lên anh khi anh nhìn thẳng vào mắt của một ai đó.

Âm thanh của tiếng rên rỉ bé nhất và tiếng run rẩy của những bộ giáp kim loại đến từ phía sau Jircniv.

Đó là bằng chứng cho thấy thuộc hạ của anh đã nổi sợ hãi đã vượt ngoài trí thông minh của họ.

Tuy nhiên, Jircniv không có ý định sỉ nhục thuộc hạ của mình vì biểu hiện sợ hãi của họ. Thay vào đó, anh muốn khen ngợi họ, bởi vì mỗi người trong họ đã chiến thắng nổi sợ hãi và ở lại phía sau.

Họ vẫn kiên định vào gương mặt kinh hoàng thuở ban sơ này từ buổi bình minh của nhân loại.

Đánh giá sự nguy hiểm của Jircniv về Ainz Ooal Gown đã tăng vài chục bậc một lúc. Anh đã cảnh giác cho đến lúc này, và đánh giá sức mạnh của Ainz đã được cải thiện hơn bao giờ hết kể từ khi anh đến đây. Nhưng ngay cả vậy thì hãy còn quá ngây thơ.

Vấn đề đối phó với Ainz Ooal Gown đã không còn đơn thuần là vấn đề sống còn của Đế quốc, đúng hơn, nó liên quan đến sự sống còn của toàn thể loài người- thậm chí là Bán nhân loại.

Jircniv hướng ánh mắt từ tấm thảm về phía trước.

Trước mắt họ là dãy bậc thang, và xung quanh nó là tập trung những người mà Jircniv phỏng đoán là phụ tá của Ainz. Một cô gái có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp. Một con quái vật có màu lam-trắng trông giống như một con côn trùng đứng thẳng người. Một người đàn ông trông giống như con ếch trong bộ đồ vest. Cặp song sinh xuất hiện từ trước- nó làm Jircniv cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu hóa ra những người đã xóa sổ các vệ sĩ hoàng gia của anh trong vài giây chỉ là lính lác bình thường, nó không còn là một trò đùa nữa.

Phía trên họ, trên dãy bậc thang, là một người phụ nữ tuyệt đẹp với đôi cánh, và sau cô ấy-

"Đó là..."

Ngồi trên ngai vàng thạch anh chính là hiện thân của cái chết. Một cây quyền trượng kỳ lạ trong tay.

Đó là một con quái vật với cái đầu là hộp sọ người.

Như thể đó là một sinh vật được thực thể hóa từ việc tập hợp bóng tối vô tận lại một cá thể duy nhất.

Đó là Ainz Ooal Gown.

Chiếc vương miện lộng lẫy ở trên đầu hắn, và cơ thể được che phủ trong một chiếc áo choàng đen tuyền sang trọng. Những chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ trên những ngón tay của hắn. Thậm chí ở một khoảng cách xa như vậy, Jircniv có thể thấy rõ ràng những món tráng sức mà Ainz đeo là nằm ngoài kỹ năng chế tác của các nghệ nhân trong Đế quốc.

Điểm sáng đỏ thẩm như máu trong hốc mắt rỗng tuếch ở hộp sọ của Ainz Ooal Gown. Khi nó nhìn qua Jiracniv và đoàn người của anh, cảm giác như thể nó đang liếm láp anh.

Anh đã bị sốc bởi thực tế Ainz không phải là con người, nhưng đồng thời anh cũng thấy nhẹ cả người.

Đó là bởi vì Ainz không phải là con người nên Jircniv có thể thành thật thừa nhận Ainz ở vị thế vượt trội rất xa so với thực lực của anh.

"Hu..."

Jircniv thở ra trong yên lặng.

Đó là một dấu hiệu cho sự quyết tâm của anh.

Cánh cửa đã được mở ra, nhưng nó đã không mở quá lâu. Đó là không đủ lâu để cho bất cứ ai nói gì cho sự bất hoạt của họ. Tuy nhiên, họ không thể đứng đợi ở đây mãi mãi. Và như vậy, Jircniv bước một bước về phía trước.

"Đi thôi."

Lời nói của Jircniv đủ nhỏ chỉ để những người ở phía sau có thể nghe được. Bất cứ ai nhìn thấy anh cũng sẽ phải ngạc nhiên bởi cách anh nói chuyện mà không cần mở miệng. Đó không phải là ma thuật, mà chỉ là kỹ năng thuần tuý. Đó là một kỹ năng đặc biệt hữu ích trong những tình cảnh như thế này.

Tuy nhiên, Jircniv không thể cảm nhận được có bất cứ phản ứng nào với lời nói của anh.

Tiến tới chân của Ainz Ooal Gown có nghĩa là họ phải vượt qua hàng ngũ quái vật đứng ở hai bên. Mặc dù anh biết chắc chắn rằng những kẻ thù đáng sợ này sẽ không tấn công họ, bước đi trước mặt những con quái vật này đúng là một thử thách lòng can đảm tuyệt vời nhất.

Bảo rằng họ sẽ không tấn công chỉ là phán đoán đầy lạc quan theo một chiều của anh.

Lý do để sử dụng Throne Room trong tình cảnh như thế này thường là để truyền tải thông tin một cách chính thức, cũng như biểu thị quyền lực quốc gia. Đây là thực tế mà bất cứ ai cũng biết.

Điều này tất nhiên có nghĩa là lý do lựa chọn nơi này là để biểu thị sức mạnh của Nazarick, và cho thấy rằng hắn ta không có ý định giết Jircniv và những người theo sau anh. Sau tất cả, nếu Ainz muốn loại bỏ họ, hắn chỉ đơn giản là mang họ đến lò mổ.

Thuộc cấp của Jircniv phải hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, đó không phải là lý do tại sao mà họ vẫn bất động.

Lý do chỉ đơn giản là họ không đến gần Ainz.

Đứng trên tất cả quái vật là các phụ tá của Ainz. Sức mạnh của những sinh vật này rõ ràng là vượt xa tiềm năng của một con người.

Và ngự trên ngai vàng chính là Ainz Ooal Gown.

Đến tận cùng, Jircniv cũng đã nhận ra một điều gì đó sâu thẳm trong linh hồn mình.

Anh nhận ra rằng họ đang đứng trước sự hiện của một người được gọi thần linh.

Jircniv sở hữu một đạo cụ ma thuật phòng vệ chống lại các cuộc tấn công tinh thần, nhưng áp lực mà anh đang phải đối mặt là nằm ngoài phạm vi bảo vệ của đạo cụ. Nếu anh đánh mất tập trung trong thoáng chốc, ngay cả với một người được gọi là Blood Emperor sẽ có thể làm được gì, quỳ gục xuống trước Ainz.

Dẫu vậy, nó chính là lý do mà anh phải tiến tới.

Cũng như Jircniv đang quan sát Ainz Ooal Gown, Ainz Ooal Gown cũng đang quan sát Jircniv. Nếu anh không chấp nhận những gì mình phải đối mặt, tương lai của Đế quốc rồi sẽ đi về đâu? Ít nhất, anh cũng phải để Ainz nhận ra giá trị của Jircniv, và mở rộng ra, sự tồn tại tiếp tục của Đế quốc.

Jircniv cười nhạo sự ngây thơ của chính mình.

Những gì anh suy nghĩ là một cuộc "khẩu chiến".

Mình đoán đây có nghĩa là điều phải hối hận. Không còn vấn đề gì nữa. Tất cả những gì mà mình có thể hy vọng là giảm thiểu thiệt hại cho Đế quốc.

"Đi nào!"

Mệnh lệnh cứng rắn của Jircniv là hướng về các thuộc cấp của mình, nhưng quan trọng hơn là với chính anh, để mang anh về lại với thực tế. Anh có cảm nhận được những người theo anh đều tràn đầy hy vọng.

Tuy bước trên một tấm thảm rất mềm mại, nhưng đối với Jircniv lúc này, có vẻ như quá xa vời và phù phiếm.

Anh quyết tâm bỏ qua vô số những ánh nhìn hướng vào anh qua một bên và di chuyển về phía trước, giữ mắt cố định vào người đang ở trước mặt anh- Ainz Ooal Gown. Bản năng của anh đã nói với anh nếu anh lơ đễnh một lúc, anh sẽ không còn di chuyển được nữa.

Jircniv không phải là một chiến binh xuất sắc hay gì đó đại loại thế, nhưng lý do mà anh vẫn tiến bước về phía trước dẫn đầu đoàn người, nơi đoàn người của anh bước đi trong sợ hãi là vì tinh thần kiên trì đó đã được tiếp sức bởi cương vị của một hoàng đế.

Cuối cùng, anh đã đến nền tảng của bậc thang, trước mặt các phụ tá thân cận của Ainz.

"Ainz-sama, đây là người cai trị của Đế quốc Baharuth, hoàng đế Jircniv Rune Farlord El-Nix, xin mời ngài xem qua."

Giọng nói ngọt ngào xuất phát từ người phụ nữ với đôi cánh đứng bên cạnh ngai vàng. Âm điệu êm dịu của cô là rất phù hợp với vẻ ngoài rạng ngời của cô.

Để đáp lại, cái sinh mệnh như của một vị thần thật sự của cái chết đã nói chuyện với Jircniv.

"Ta lấy làm vui vì ngươi đã đến đây, hoàng đế của Đế quốc Baharuth. Ta là chủ nhân của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Ainz Ooal Gown."

Một giọng nói nhạt chạy qua cơ thể Jircniv. Âm giọng bình thường hơn anh mong đợi- như của một người bình thường.

Nếu là như thế, thì việc hiểu được lời nói của anh ta là bất khả thi.

"Từ tận đáy lòng tôi xin được cảm ơn ngài vì sự chào đón đầy hào phóng của ngài, Ainz Ooal Gown-dono."

Một con người không thể nào đọc được nét mặt của một cái hộp sọ. Thể loại chào hỏi mới phù hợp nhất với tình cảnh lúc này đây? Jircniv cẩn trọng suy nghĩ câu hỏi đó.

Tuy nhiên, một trong những người nói đầu tiên không phải là Jircniv, cũng không phải Ainz.

"Ainz-sama. Loại sinh vật thấp kém như con người mà dám cho mình cái quyền nói chuyện ngang hàng với ngài thì thật là vô lễ", giọng nói này là của một người đàn ông. "[Quỳ xuống]".

Jircniv nghe thấy vô số những tiếng lách cách của kim loại, nhưng anh không cần quay lại cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Những thuộc cấp của anh phải quỳ mọt xuống tuân theo giọng nói của người đàn ông đó. Đồng thời, anh cũng nghe thấy tiếng nghiến rằng tuyệt vọng xuất phát từ những người muốn đứng dậy, nhưng bất lực.

Nó hẳn phải là một ma thuật khống chế tinh thần mạnh mẽ.

Nếu như anh không đeo chiếc vòng cổ mà anh không bao giờ tháo ra, có lẽ anh cũng đã quỳ như những người khác.

Vô số ánh mắt đính chặt lên Jircniv, người duy nhất còn đứng đó. Họ lạnh lùng, nhìm chằm chằm một cách lãnh đạm, như thể Jircniv không hơn gì một con kiến hèn mọn.

"-Đủ rồi, Demiurge."

"Đã rõ."

Con quái vật như con ếch được gọi là Demiurge cúi đầu lễ phép với chủ nhân của nó.

"[Releasing control]."

Anh gần như có thể thấy áp lực xung quanh đã biến mất, và còn cả những tiếng thở dài nhẹ nhõm từ phía sau.

"...Jircniv Rune Farlord El-Nix, thuộc cấp của ta đã làm chuyện thất lễ với vị khách cao quý từ xa đến thăm nơi ở của ta. Lỗi của cấp dưới là trách nhiệm của cấp trên, và vì vậy cho ta được xin lỗi. Ta hy vọng điều này là một vấn đề mà có thể được giải quyết bằng một cái cúi chào của người đứng đầu."

Dao động và rung động tăng lên từ hai phía hàng ngũ quái vật ở sau họ.

Vô số xúc cảm như nhảy múa trong trái tim của Jircniv.

Anh đã phải thận trọng, bởi vì anh nhận ra rằng Ainz không phải là loại người chỉ xử lý vấn để bằng vũ lực. Rõ ràng, anh ta là một người khôn ngoan, và cần phải quan sát thật cẩn thận.

Tương tự như vậy, anh cũng thấy nhẹ nhõm, bởi vì Ainz không phải là loại người chỉ xử lý vấn đề bằng vũ lực. Ít nhất thì anh ta không phải kiểu người sẽ loại bỏ Jircniv mà không cần bận tâm đến việc đàm phán.

Quan trọng nhất, anh vẫn thấy sợ. Không có nghi ngờ anh biết là Ainz có được lòng trung thành của tất cả những con quái vật hiện diện ở đây.

Đồng thời, Jircniv cũng thấy kinh tởm vì tất cả mọi thứ xãy ra cho đến lúc này đều theo những gì mà Ainz Ooal Gown mong muốn. Đó là cảm giác không lành rằng mọi thứ đều diễn ra theo dự tính của Ainz.

"Không cần thiết phải xin lỗi vì điều đó, Gown-dono. Đây không phải lỗi của người chủ, thuộc cấp tự ý hành động không phải là hiếm. Người dân của Đế quốc chúng tôi đều làm việc cùng nhau. Thế nên, tôi mới là người phải xin lỗi."

Một trong những vệ sĩ hoàng gia đã được giải phóng khỏi sự chi phối bắt đầu di chuyển, và đặt một cái hộp bên cạnh Jircniv trong hốt hoảng lo sợ. Jircniv nên ngay lập tức dâng nó lên, nhưng ông đã bị trì hoãn bởi suy nghĩ của mình.

Hành động của cấp dưới Ainz có ý bảo mình chỉ làm những gì nên làm? Nếu là như vậy, mình có nên dừng đóng kịch? Không, đó không phải là một lựa chọn. Điều này giống như một cuộc chiến được dàn dựng với lưỡi đao thật. Một sai lầm duy nhất sẽ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng... nó sẽ là rất tệ.

"Đây là chiếc hộp đựng thủ cấp của tên quý tộc ngu xuẩn đã tự ý một mình hành động xâm nhập vào lăng mộ của ngài... mặc tôi không biết từ có thích hợp để sử dụng không, nhưng xin hãy nhận lấy."

Bên trong chiếc hộp chứa đầu của Earl Femel. Gã chính là quý tộc được Jircniv tuyển dụng và điều động Worker.

Những quý tộc không mang lại lợi ích cũng không phải mầm họa sẽ được nuôi dưỡng để sử dụng vào những thời điểm như thế này.

Người chết thì không bao giờ biết nói. Tuy rằng anh không biết Ainz Ooal Gown có được bao nhiêu thông tin, việc này sẽ là khôn ngoan khi bịt miệng ông ta nhằm ngăn chặn thông tin bị rò rỉ.

Có khả năng Ainz gửi các sứ giả của mình vì worker đã đột nhập vào lăng mộ dưới danh nghĩa của anh, và hắn ta muốn chủ nhân của họ phải chịu trách nhiệm vì việc này. Do đó, anh đã phải phủ nhận tất cả thông tin về vụ việc với hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa họ.

Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Ainz nhẹ nhàng gật đầu, và kẻ gọi là Demiurge mang chiếc hộp bước lên bậc thang.

Sau đó, hắn quỳ xuống trước Ainz, và trình ra cái đầu bên trong chiếc hộp.

Ainz nhấc cái đầu lên.

"Ta sẽ chấp nhận nó. Ta nên làm gì với nó bây giờ? Sẽ thật là lãng phí nếu vứt nó đi."

... Hm? Ah, nhạo báng sao? Mình hiểu. Hắn ta chỉ chắc chắn người thuê [worker] là Femel... câu hỏi đặt ra lúc này là từ đâu mà thông tin rò rỉ ra ngoài...

Đột nhiên, thủ cấp của Femel như co giật trong bàn tay xương xẩu đó.

Trong nháy mắt, người ta có thể nghĩ rằng Ainz đã di chuyển nó, nhưng quan sát gần hơn thì sự thật sẽ được tiết lộ. Thủ cấp được bảo phủ bởi một loại chất lỏng, và Ainz đã tạo ra nó từ bàn tay của anh.

Như bị che khuất bởi sự thay đổi đột ngột về vị trí, một cột nước như phun trào của thứ hắc dịch đặt sệt phun ra từ mặt đất.

Sau khi thứ hắc dịch nhiễu xong, những gì còn lại là một thứ rất lớn trong bộ giáp đen.

Đó là [Death Knight].

Cũng như anh, tất cả mọi người đứng sau Jircniv thở dốc trong kinh ngạc.

"Làm sao... có thể..."

Hắn đã tạo ra nó. Những lời của cô hầu gái là thật. Jircniv tuyệt vọng cắn chặt môi nhưng anh đã buộc mình không làm thế. Anh không thể một điều đáng xấu hổ như thể ở một nơi đông người.

"Đi. Nhập vào hàng ngũ."

Một tiếng rên sâu lắng như đến từ một nơi nào nó tận dưới lòng đất, [Death Knight] ngoan ngoãn bước xuống những bậc thang và biến mất khỏi tầm nhìn của Jircniv.

Rốt cuộc thì số lượng [Death Knight] mà Ainz tạo ra là bao nhiêu? Đừng nói là... không có giới hạn, miễn là hắn ta có xác chết? Nhưng, nếu hắn có thể làm được- chời đã, trước đó, hắn còn có thể làm cho Undead mạnh hơn sao? Điều đó có nghĩa là...

"Giờ thì, Jircniv Rune Farlord El-Nix-dono."

Giọng nói trầm lắng của Ainz làm cho Jircniv như tìm thấy chính mình một lần nữa, và anh dễ dàng mỉm cười với Ainz.

"Ah, Gown-dono, gọi tôi là Jircniv là được rồi. Sau cùng thì nó cũng chỉ là một cái tên dài."

"Vậy sao? Thế thì, Jircniv-dono. Để bắt đầu, cho phép ta xin lỗi vì hành vi khó coi khi nãy. Do sự nóng vội của thuộc hạ của ta và người dưới quyền chỉ huy của ngươi, ta sẽ cân nhấc vấn đề xâm lược Nazairck của tên quý tộc đã được giải quyết. Vậy thì, sau tất cả. Mặc ta đã làm cho ngươi phải đi một chặng đường dài, giờ thì người có thể tự do rời đi."

"-Hể?"

Không một ai hiểu được chuyện gì đang xãy ra.

"Ah, thứ lỗi cho tôi. Tôi sợ là mình đã nghe nhầm lời ngài nói. Ngài có thể nói lại lần nữa?"

"Không cần phải xin lỗi. Điều này là tốt nếu ngươi quay về. Sau tất cả mọi thứ, chúng tôi sẽ còn rất bận rộn ở đây một thời gian ngắn."

Ainz nhún vai, như thể anh đang đùa giỡn.

Jircniv không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra.

Chẳng phải lời xin lỗi chỉ là cái cớ để kéo anh đến đây cho một mục đích khác? Trong trường hợp này thì đã quá rõ ràng, thế nhưng cái cảnh như trên trời rớt xuống này thì cần phải có lời giải thích.

Hình như có gì đó không đồng nhất ở đây.

- Chờ một chút? Hắn ta nói cái quái gì thế?

"Thứ lỗi cho tôi, ngài có ý gì khi nói ?"

"Vì sự cố này, lúc này chúng tôi đã biết là mình vẫn sẽ bị vướng vào những vấn đề rắc rối cho dù chúng tôi có cố không dính vào. Chính vì vậy, ta nghĩ là mình nên di chuyển lên trên mặt đất và bắt đầu giải quyết những vấn đề của chính mình."

"Nó, nó có nghĩa là..."

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ khiến những kẻ ngu ngốc cố gắng làm hại chúng tôi phải trả một cái giá thích đáng. Sau đó, chúng tôi sẽ nghiền nát tất mọi thứ khiến chúng tôi gặp phiền phức cho đến khi sự bình yên mà ta yêu thích được lặp lại."

Những lời này không khác gì lời của thằng điên.

Không- đó là sai lầm. Hắn không điên. Khi xem xét năng lực của Ainz Ooal Gown, tài lực và quân lực, những lời đó chả có gì là điên rồ cả. Đó là chỉ là Jircniv- mù quáng vì hiểu biết hạn hẹp của mình- thấy khó khăn khi phải chấp nhận sự thật.

Ainz Ooal Gown là người nói được thì cũng làm được.

Một cảm giác như không thể kiểm soát được nổi sợ hãi trào lên từ dưới chân Jircniv.

Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Giống như một người khổng lồ say giấc bị đánh thức, và nó sắp bắt đầu một thời đại khủng bố thế giới trên mặt đất.

Vậy thì hắn gọi mình đến đây để làm cái gì? Đây có phải là lời tuyên chiến? Mình nên làm gì giờ? Ainz Ooal Gown cơ bản là muốn tuyên chiến với Đế quốc! Liệu mình có nên quỳ xuống trước mặt hắn tại đây vì lợi ích của Đế Quốc trong tương lai?

Quả thật, đây là điều khôn ngoan nhất mình nên làm.

Tuy nhiên- sẽ không có một cuộc sống yên ổn nếu họ chấp nhận sống theo quy luật của quái vật. Có một khả năng là Ainz chỉ đơn thuần tận diệt tất cả mọi người trong Đế quốc và tái sinh họ thành [Death Knight]. Đây có lẽ là một số phận mà còn đau khổ hơn cả cái chết.

Jircniv vắt óc suy nghĩ như từng làm trước đây. Bởi lẽ, anh nên đem câu hỏi này quay trở về và tham khảo ý kiến của hàng chục nhà hiền triết rồi mới quyết định hành động thích hợp. Nhưng như thế thì sẽ quá muộn.

Với một nụ cười như cắt phăng mọi thứ, Jircniv nói.

"Tôi có một đề nghị. Thành lập một liên minh thì sao?"

"Ngươi đang nhầm bọn ta với thuộc hạ của mình sao- Ugaaahhhh!"

Thật trong trẻo, tựa như tiếng chuông, tiếp đến là âm thanh của một thứ gì đó di chuyển cực nhanh. Cô gái với mái tóc bạch kim cau mày, trong khi Aura, đứng bên cạnh nàng, giả vờ làm vẻ ngớ ngẩn.

Tầm nhìn linh động của Jircniv đã không đủ để quan sát những gì đã xảy ra, nó giống như Dark Elf vừa đá cô gái tóc bạc kim.

"...Oi, ngươi-"

"-Thật ồn ào. Im lặng!"

Giống như một vị vua quỷ, Ainz uy nghi vẫy tay trái giữ im lặng.

Phong thái vương giả như vậy chỉ có thể sinh ra trong những người nắm quyền lãnh đạo nhiều năm mới có được.

Mức độ tỉnh táo của Jircniv như dâng lên ngất ngưỡng.

Mình biết mà, hắn ta đã làm chủ nơi này trong một thời gian dài. Nghĩ đến chuyện hắn ta có một phong thái cao quý như vậy...

Tiếng nói của hai cô gái chồng lên nhau, tỏ vẻ hối tiếc cho sự ngu ngốc của họ.

Anh không tài nào cảm nhận được dù một phần nhỏ nhất của sự kiêu ngạo trong Aura như khi cô ở thủ đô. Ngay sau đó, anh liếc nhìn Ainz Ooal Gown, hy vọng là cấp dưới của anh ta đã được kiểm soát hoàn toàn. Anh hạ quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng nói tiếp.

Giờ mời là sự kiện chính.

Lưỡi của anh chập chờn trên đôi môi.

Jircniv chọn lấy phương án tối ưu nhất mà anh có thể nghĩ ra từ vô số toan tính và mưu mô anh đã nghĩ ra cho đến lúc này.

"Xây dựng một quốc gia ở đây và cai trị nó- tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Vị trí ở đây hẳn là thích hợp nhất với Gown-dono. Đất nước chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp tất cả nguồn viện trợ và nguồn lực để ngài xây dựng đất nước. Ngài nghĩ sao về điều này?"

Gương mặt không da thịt của Ainz không hề chuyển động. Tuy nhiên, Jircniv cảm thấy điểm sáng đỏ trong hốc mắt của Ainz sáng hơn một chút.

"... Jircniv-dono. Ta không nghĩ là ngươi có bất kỳ giá trị gì cho kế hoạch này."

Cũng chỉ là lẽ hiển nhiên, đó là lý do tại sao Jircniv có thể tự tin dự đoán được câu hỏi đó của Ainz. Tập hợp tất cả chuyên môn diễn xuất của mình, Jircniv trả lời anh.

"Tôi muốn thiết lập giao hữu với quốc gia mà ngài sẽ thành lập. Đây là xem xét cho tương lai."

"Ta hiểu. Thế thì để làm được như vậy. Ta sẽ giao lại chi tiết vấn đề này cho ngươi."

Jircniv như cứng họng bởi cái tốc độ mà Ainz chấp thuận với đề xuất này. Anh không thể ngờ được. Anh thậm chí còn không thể tập trung suy nghĩ để nói bất cứ điều gì khác.

Nói đến đây...

Tại sao hắn lại không bảo mình tuyên thệ trung thành với hắn? Là một người áp đảo vượt trội ở một vị thế vô cùng thuận lợi, tại sao lại chấp nhận đề nghị liên mình?

Anh đã chuẩn bị hàng tá câu hỏi khi Ainz đòi hỏi lòng trung thành từ anh. Nhưng câu trả lời của Ainz đã vượt quá phạm vị dự đoán của Jircniv.

Hắn là thứ gì?

Rốt cuộc thì Jircniv cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của Ainz.

Khi chiến đấu với đối thủ mạnh, kẻ yếu sẽ suy tính xem làm cách nào để bật sức mạnh của đối thủ chống lại chính đối thủ và tuyển kẻ đó lên đường. Đây là cách người ta khai thác sự ngạo mạn của kẻ mạnh. Nhưng nếu đối thủ mạnh hơn không phải là một kẻ kiêu ngạo, thì chiến thuật sẽ không thể sử dụng được. Cách mà kẻ yếu chiến đấu sẽ không còn hiệu quả.

Ainz đã suy nghĩ theo cách đó. Anh sẽ không bao giờ hành động một cách kiêu ngạo để cho người khác lợi dụng nó.

Không...

Có lẽ nào tất cả mọi thứ diễn ra cho đến lúc này đều đã nằm trong dự tính của Ainz. Sau tất cả, sự do dự trong câu trả lời của hắn là quá ngắn. Điều đó có nghĩa là hắn đã dự đoán được tất cả phương án của mình và chuẩn bị phản ứng thích hợp sao?

Jircniv nhận thức sâu sắc được sự kinh hoàng đi kèm với cái tên Ainz Ooal Gown không chỉ đơn thuần là đến từ sức mạnh không ai sánh bằng, mà nằm ở chỗ nhìn xa trông rộng của anh ta.

"Là, là như vậy. Thật tuyệt vời. Có thể, có thể cho chúng tôi biết nếu có bất cứ điều gì cần chúng tôi làm cho ngài?"

"Ta không nghĩ ra bất cứ điều gì bây giờ. Trước hết, nghĩ sao về việc thiết lập những nơi mà chúng ta có thể gửi đại sứ của nhau đến đó? Giống như đại sứ quán, chắc vậy. Ta muốn một phương tiện liên lạc với ngươi, hoàng đế tôn kính."

Nếu tất cả đã thực sự xảy ra như kế hoạch của Ainz, vậy thì không cách nào mà ông không suy nghĩ đến tất mọi thứ. Vì vậy, ý nghĩa đằng sau lời nói của ông đã rất rõ ràng.

Những lời này ắt hẳn là một âm mưu. Hắn hẳn phải nghĩ nếu hắn ngay lập tức đưa ra yêu cầu, hắn sẽ bị nhìn thấy. Con quái vật này chắc chắn có rất nhiều phương án. Hay đúng hơn... có lẽ bởi vì hắn là một con quái vật có trí tuệ vượt xa nhân loại.

"Ah, vâng, quả thật. Thật ngu ngốc nếu tôi không nghĩ đến. Như dự đoán của Gown-dono."

"... Ah."

Hắn không phải kiểu thích đùa?

Sau khi nghe câu trả lời nửa vời, Jircniv ghi chú những điểm này vào bộ nhớ của mình.

"Như vậy, quay lại vấn đề. Tôi sẽ để thư ký của mình ở lại. Ngày có thể thảo luận chi tiết với ông ấy? Tên của ông là Roune Varmilinen."

"-Đã rõ! Thay mặt Đế quốc tôi sẽ công hiến cơ thể và linh hồn của mình cho ngài!"

Tuy rằng Jircniv không thể nhìn thấy mặt của Roune, anh có thể cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ trong giọng nói của ông. Đúng thật, quyết định làm việc ở đây sẽ ảnh hưởng đế vận mệnh của Đế quốc trong tương lai. Nếu không phải vì anh phải vội vàng trở về Đế quốc để thành lập một ủy ban thích hợp và soạn thảo kế hoạch thích hợp đối phó với Ainz Ooal Gown, Jircniv cũng có vẻ rất muốn ở lại đây.

"Một câu trả lời tuyệt vời. Ta có thể cảm thấy lòng thành của ngươi đối với hoàng đế của mình trong mỗi lời nói. Vậy thì chúng ta sẽ gửi Demiurge, hãy xem nó như một lời xin lỗi cho sự thất lễ trước đây của anh ấy."

Con quái vật ếch lặng lẽ cúi đầu từ một góc nhìn của Jircniv, và anh cảm thấy mình đã mất một cấp dưới có giá trị. Anh cố kiểm soát chính mình không lộ ánh mắt căm giận với Ainz.

Hắn đã chiếu tướng mình ngay từ đầu!

Con quái vật ếch Demiurge có khả năng điều khiển tâm trí bằng lời nói. Không nghi ngờ gì hắn sẽ sử dụng nó để tẩy não Roune và ông sẽ tiết lộ mọi thứ mà mình biết về Đế quốc.

Đây không phải là hành động mà một đồng minh sẽ làm. Tuy nhiên, thực tế là hắn đã công khai việc này là bằng chứng cho bản chất gian xảo của hắn. Demiuge... hắn đã lên kế hoạch để gửi con quái vật nhìn thật ngu xuẩn này làm nhiệm vụ tình báo chuyên sâu để hắn có thể đổ tất cả lỗi lầm cho hành động tự tiện của thuộc cấp mình. Ainz Ooal Gown, rốt cuộc thì ngươi đang giấu bao nhiêu thủ đoạn dưới tay áo của mình? Đồ chết tiệt

Dù anh có nguyền rùa và mắng chửi Ainz từ trong tim mình, anh vẫn phải thừa nhận tài năng của hắn.

Sai lầm trước đây của anh là bước tính toán ngăn chặn chúng ta than vãn. Chúng ta sẽ phải nói ngay nếu thấy có băn khoăn về điều này. Nếu chúng ta không nói, anh sẽ giả định rằng chúng ta không vấn đề với điều này trong tương lai.

Khi Jircniv định mở lời, Ainz đã nói trước anh.

"Demiurge là một trong những hầu cận đáng tin cậy nhất của ta. Ta chắc chắn sẽ không có vấn đề phát sinh thêm nữa nếu anh ấy và Roune thảo luận với nhau về kế hoạch này."

"Điều đó thật tuyệt vời."

Jircniv buộc mình phải mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu thích sai khiến được lợi dụng như một cơ hội. Kể từ khi anh nói quá nhiều, có nói thêm lời nào nữa cũng chỉ lãng phí sức lực.

Tuy nhiên, khi Jircniv nghe những lời tiếp theo của Ainz, anh nhận ra mình thật ngây thơ.

"Giờ thì, tình hình đã thay đổi. Lúc này, Jircniv-dono là đồng minh của Nazarick. Đưa ngươi về một cách vội vàng như vậy thì thật là thất lễ. Săn đây, tại sao không nghỉ lại một đêm nhỉ? Hãy xem đó như một sự đón tiếp từ ta."

Không phải chí có Roune, hắn muốn tất cả mọi người ở lại đây?!

Hắn thậm chí còn lên kế hoạch cho một âm mưu thậm chí còn xấu xa hơn. Không sao cả, thật khó để tin đây là một hành động vô tội của một tổ chức từ thiện không có mưu đồ sâu xa. Anh nguyền rủa gương mặt xoắn lại của Demiurge khi anh ta trả lời "hiểu" từ tận đáy lòng mình.

"Không, không, không, chúng tôi có thể gây rắc rối cho ngài. Sau tất cả, chúng tôi phải trở về để chuẩn bị mọi việc."

"Vậy sao? Thật hổ thẹn. Sau đó, nếu thuận tiện- không, cho phép ta để một trong những thuộc hạ của mình hộ tống ngài quay về, được chứ."

Jircniv tưởng tượng mình đang ngồi trên một con rồng, và sự hiếu kỳ dâng lên theo đề nghị của Ainz. Dẫu vậy, Jircniv gạt mơ mộng đó sang một bên. Không lý nào Ainz chỉ đơn thuần là hộ tống anh về Đế quốc, và anh không muốn mắc nợ Ainz.

"Tôi thành thật biết ơn lời đề nghị hào phóng của Gown-dono và tôi cảm ơn ngài vì điều đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy kể từ khi tôi đi bằng xe ngựa, thì tôi cũng nên quay trở về theo cùng một cách."

"Một con ngựa undead không đầu có thể chạy cả ngày và đêm mà không ngủ-"

"-Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đành phải từ chối."

"Vậy à? Ta hiểu rồi."

Anh có thể cảm thấy một sự thất vọng pha lẫn trong lời nói. Đó có phải là giả vờ, hay thật sự? Jircniv không thể nói, mặc dù anh nghi ngờ nó có thể là giả vờ.

Trong mọi trường hợp, miễn là họ không nhận thức đầy đủ về hoàn cảnh hiện tại của họ, anh muốn tránh thông báo tin tức về liên minh của Đế quốc và undead Ainz.

Đầu tiên, nếu anh cưỡi một con ngựa Undead căm ghét sự sống trở về Đế quốc, bỏ qua các Priest mà anh mang theo cùng, các Priest ở các ngôi đền trong thủ đô sẽ nói sao về điều này?

"Vậy cho phép tôi quay trở về."

"Tốt lắm. Demiurge... tiễn khách của chúng ta ra ngoài."

"Không, không, không cần rắc rối vậy đâu... vâng, vì đây là dịp hiếm có, cô hầu gái thì sao? Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một cô gái đẹp đến như vậy."

Ainz ra vẻ ngạc nhiên.

-đúng là một động thái cực kỳ giả tạo.

Jircniv chiến đấu để giữ cơn giận của mình trong tầm kiểm soát khi anh mỉm cười với Ainz.

Ông biết rõ chúng ta luôn giữ cảnh giác với Demiurge vậy mà ông vẫn khiêu khích chúng ta bằng cách này sao!

Không hề có ý định thành lập một liên minh ở đây. Đó chỉ là cách nói xoay vòng theo lời của Jircniv chính xác chỉ là nói cho có mà thôi.

Minh chưa bao giờ cảm thấy tà ác như vậy trước đây... hắn đúng là mối đe dọa cho sự sống còn của nhân loại...

"Ah, thật cám ơn. Vậy thì hãy nói chuyện với những cô hầu ở bên ngoài. Ah, thật là một ngày đẹp trời để thiết lập liên minh. Nghĩ sao nếu ta xem đây như một ngày lễ!"

Hắn có ý gì, để kỷ niệm ngày biến chúng tôi thành nô lệ sao?!

Trong lòng như đang hét lên, Jircniv mỉm cười với Ainz lần nữa.

"Đúng thật. Phải.... đúng thế."

Phần 4

Sau khi đàm phán đã hoàn tất, Ainz tập hợp các Thủ vệ trong phòng mình- Albedo, Demiurge, Aura, Mare, Cocytus, Shalltear, và Sebas.

Cậu ra hiệu cho thuộc cấp của mình đang quỳ đứng lên.

Cậu chống hai khuỷu tay lên bàn và khớp bàn tay của mình, chống ở phần dưới của khuôn mặt.

Dạ dày không tồn tại của cậu đau nhói. Bây giờ là thời gian cho việc suy xét lại sự việc. Cố gắng kiểm soát cảm giác trong lòng mình, cậu lén nhìn vào Demiurge và Albedo.

Họ không tỏ vẻ tức giận. Nhưng cũng có vẻ không nói nên lời.

Tuy nhiên, họ có thể nói chuyện hoặc không làm mặt lạnh? Sau khi suy nghĩ về điều đó, cậu nhìn kỹ họ một một lần nữa, để xem khuôn mặt của họ có bị đông lạnh trong sự tức giận.

Mình muốn phắn khỏi đây. Ở chỗ này, tại sao mình phải ở đây... không, quá muộn rồi. Lời không nói được. Mình phải có quyết tâm, Ainz Ooal Gown!

Cùng vời đó, cơn đau trong đường ruột không tồn tại của cậu như giảm xuống, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn nôn.

Khi cậu biết hoàng đế của Đế quốc đang đến gần Nazarick như kế hoạch, Ainz đành phải đối mặt, nhưng gián tiếp hỏi Demiurge "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì", nhưng thay vì trả lời cậu lại nhận được "Vì tất cả đều theo đúng như tính toán, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch".

Nhưng mình có biết kế hoạch là cái éo gì đâu! =]]

Tất nhiên, cậu không thật sự nói ra.

Là người cai trị của Lăng Mộ Ngâm Vĩ Đại Nazarick, Ainz phải thể hiện một phong thái tương xứng với sự mong đợi của các NPC. Đối với cậu, họ như là những đứa con của các thành viên guid, những người đã đặt dưới sự chăm nom của cậu. Do đó, cậu muốn tạo cho họ một ấn tượng tốt đẹp về mình, ngay cả khi tất cả những gì cậu làm được là cái gật đầu quyết đoán và trả lời "là như vậy" bằng phong thái Đế Vương.

Khi nói đến kế hoạch của Demiurge, có điều, Ainz đã tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng tối.

Cuộc đàm phán với Jircniv Rune Farlord El-Nix đã hoàn toàn lệch khỏi đường ray, tin tưởng sẽ có cách thông qua mà mắc phải vấn đề gì. Đối với cái cách tự tin của mình luôn nói những điều đúng đắn trong quá trình đàm phán... vâng, đơn thuần là vậy, cậu không có niềm tin khi bắt đầu tất cả.

Giống như một học sinh chờ xem điểm bài thi của mình, cậu lén nhìn vào hai người họ.

Cái này cứ như đang phỏng vấn xin việc ấy...

Khi cậu vừa mới bắt đầu làm việc, cậu nhớ mình có cảm giác tương tự như thế này.

"Theo kế hoạch, hoàng đế đã rời đi."

Ainz hít một hơi thật sâu. Khi cậu đang định mở miệng, một giọng nói cắt ngang từ bên cạnh.

"Ainz-sama, em sợ phải hỏi, nhưng em muốn hỏi một câu. Tại sao ngài lại cấp cho hoàng đế của con người một vị trí như một kẻ cộng tác? Không phải chúng ta chỉ cần chinh phục Đế quốc bằng vũ lực sao?"

Để phản ứng lại với câu hỏi, trái tim vốn không có của Ainz như ngừng đập.

Để chinh phục thế giới, đầu tiên họ sẽ gây áp lực cho Đế quốc. Do đó, họ đã cho phép Đế quốc khởi động một cuộc tấn công vào Nazarick, và sử dụng nó để đe dọa Đế quốc và buộc hoàng đế vào cuộc đàm phán trực tiếp. Sau đó, họ sẽ chứng minh sức mạnh áp đảo của Nazarick. Đó vốn là cách mà kế hoạch này tiến hành.

Đó là tất cả những gì Ainz biết. Còn chính xác thì tầm quan trọng của lý do tại sao họ phải gây ấn tượng bằng sức mạnh của Nazarick lên tên hoàng đế vẫn là một ẩn số đối với cậu.

Bởi vậy, Ainz không biết nên làm thế nào để trả lời chính xác câu hỏi của Shalltear.

Aura nói tiếp sau lời của cô.

"Shalltear nói đúng. Chúng thần đã đi đến thủ đô và nó cũng chả có gì đáng ngại."

Ainz liếc nhìn các Thủ vệ khác. Tất cả họ dường như cũng cảm thấy như vậy.

Ngay cả khi họ không có ý định đi ngược lại với quyết định của Ainz, chủ nhân của họ, ngay cả khi họ nghĩ quyết định của chủ nhân là đúng, sự hoài nghi vẫn cứ tiếp tục nảy sinh.

Ngoài ra, họ muốn biết tại sao Ainz lại quyết định như vậy, để hiểu được ý định thực sự của cậu, thì họ có thể phục cậu nhiều hơn.

Nếu họ không biết được động cơ của cậu, thì sau đó khả năng họ vô tình hành động chống lại mục tiêu của cậu sẽ cao hơn. Đặc biệt, là hai trong số các Thủ vệ sẽ cảm thấy khó chịu về sự thiếu hiểu biết, cụ thể là Shalltear và Sebas, những người đã phạm sai lầm trong quá khứ. Cả hai người họ nhìn Ainz với khuôn mặt háo hức, tai vểnh lên vì họ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một từ trong câu trả lời của Ainz.

Ainz đè nén sự căng thẳng, cậu cảm nhận mình là trọng tâm của mọi người, và tìm kiếm một lối thoát ra khỏi tình trạng khốn khó này.

Đầu tiên, mình cần phải quyết định liệu có nên chấp nhận hay phủ nhận ý kiến của Shalltear và Aura. Nếu chấp nhận, có nghĩa là việc chinh phục Đế quốc là một phần trong kế hoạch. Nếu mình phủ nhận, có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ không chinh phục Đế quốc... nhưng còn về phía Demiurge và Albedo cũng đang rất kỳ vọng? Oh không, không được, mình mất quá nhiều thời gian...

Với một nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt của mình, Ainz cười.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Tỵ lệ cược là 50/50.

Nếu cậu đi lầm đường, tất cả những gì cậu phải làm là thay đổi đường đi bằng một cách nào đó. Và bên cạnh-

Shalltear cứ luôn làm rối tung lên, mình nên phủ nhận nó vậy!

"-Ta cảm thấy đây là hành động điên rồ, Shalltear."

Ánh sáng trong mắt của các Thủ vệ sáng lên khi họ nghe những lời của Ainz. Đó không hẳn là sai lầm. Sau khi những lời từ chủ nhân vĩ đại của họ, họ như thể tiếp thu được trí tuệ từ sự thông thái của cậu.

Mình đâu có phải như họ nghĩ!

Ainz nhìn qua Demiurge. Để không bị nhần lẫn hoàn toàn với tiếng cầu cứu nhờ vả sự giúp đỡ, cậu bắt đầu nhẹ nhàng và cẩn thận.

"...Demiurge."

Một người thông minh như cậu chắc chắn sẽ hiểu ngay cả khi chỉ cần gọi đến tên. Đó là niềm hy vọng của Ainz.

"Vâng! Xin tha thứ cho sự bất tài của các thuộc hạ đã không đủ năng lực để hiểu tường tận kế hoạch lâu dài của ngài."

"Ah, không, không, bất tài thì có hơi quá..."

"Một lần nữa, thật sự xin lỗi! Thần cầu xin sự tha thứ của ngài!"

"...Ah, ahhh..."

Éo phải vậy! Tại sao, tại sao lại không giải thích cho tôi chứ? Tệ rồi đây, nếu mình mà gọi Demiurge lần nữa... thế đéo nào lại không trực tiếp trả lời luôn đi?!

"... Albedo."

"Thiếp thật sự cảm động trước lòng trắc ẩn vô hạn của Ainz-sama. Đúng như dự đoán từ người cai trị của chúng ta, và vị vua của chúng ta."

"...UmuMm..."

Cậu muốn một câu trả lời hơn là một lời khen.

Nhưng còn ai khác để cậu trông mong.

Sau khi hạ quyết tâm, Ainz bắt đầu giải thích kết luận của mình.

"Chúng ta chỉ cần nguyên nhân."

"Điều. Đó. Là. Thật. Sự. Cần. Thiết?" (Cocytus)

"Dĩ nhiên. Đúng thật, chúng ta chỉ cần chinh phục Đế quốc với lực lượng của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ tạo ra thêm quá nhiều kẻ thù chống lại chúng ta. Chuyện này khác với việc đối phó với một kẻ thù nguyên thủy như Lizardmen. Nếu ta phải giải thích điều này, ta sẽ nói trong một cụm từ thế này: . Ý là như vậy. Chúng ta sẽ biến hoàng đế trở thành cộng sự trong kế hoạch của chúng ta."

"Oh, thần hiểu rồi~ đúng là Ainz-sama có khác, nhưng liệu họ có chấp nhận như thế?"

"Chúng chấp nhận hay không cũng không quan trọng, Aura. Sự thật là chúng ta chẳng cần chúng chấp thuận làm gì."

Đó là những gì mà cậu nói "chỉ cần nguyên nhân". Và cậu cũng không hề dối gạt họ.

"Etou, đó, đó có nghĩa là tất cả là cho điều này? Gọi, etou, gọi hoàng đế đến đây?"

"Hm? Có ý gì, Mare?"

"Vân-vâng, etou, đàm phán, đàm phám với hoàng đế có thể để lại dấu vết đằng sau, và lý do đó, ngài đặc biệt đưa hắn đến đây để giảm thiểm số lượng thông tin bị rò rỉ khi ngài đàm phán. Thần, thần nghĩ như thế."

"-Hahaha. Thật vậy, là như thế. Tốt lắm, Mare."

Mare đỏ mặt ngượng ngùng, và mỉm cười.

Khi cậu nhìn vào nụ cười đáng yêu của Mare, Ainz thở phào nhẹ nhõm. Đó là sự thật, đàm phán trong Đế quốc có thể để lại rất nhiều bằng chứng đằng sau. Tuy nhiên, bằng cách hạn chế số lượng nhân sự của Đế quốc ở đây, họ có thể giảm thiểu số lượng lỗ hỗng và cũng bị ghi chép văn bản. Điều này sẽ rất hữu ích nếu việc điều tra được tiến hành.

Ainz rất ấn tượng với tầm nhìn xa trông rộng của Demiurge, người đã sắp xếp các sự kiện diễn ra theo trình tự, và nhìn những Thủ vệ khác.

"Ngoài ra, việc xây dựng một quốc gia nghĩa là đối tượng được chúng ta bảo hộ tăng lên. Quốc gia biến thành nghĩa địa chỉ làm hỏng thanh danh Ainz Ooal Gown. Giờ thì, còn ai nhận thấy gì đặc biệt không?"

Mục đích đằng sau câu hỏi này là muôn xem coi có bất cứ ai nhận thấy điều gì đặc biệt, như Mare.

Đôi mắt của tất cả Thủ vệ lúc này đều đổ dồn về phía Demiurge. Họ cảm thấy Demiurge, người mà họ tin là có bộ óc sáng suốt nhất trong Nazarick, chắc chắn sẽ nhận thấy một vấn đề nào đó. Ainz mạnh mẽ đặt hy vọng vào trường hợp này.

"-Kukukuku."

Giọng cười của Demiurge vang vọng khắp căn phòng.

"... Mọi người có thật sự nghĩ rằng kế hoạch của Ainz-sama chỉ có vậy?"

"Kuhuhu..." (Dâm hiểm Albedo ^_^)

"U-uhm... ??" (Mare)

"Ơ?" (Chắc là Aura)

"Ý anh là sao?" (Shalltear)

"Cậu. Muốn. Nói. Gì?" (Cocytus)

"... Hm?" (Chắc là thím Ainz)

"Tất cả mọi người, hãy suy nghĩ sâu xa hơn. Bộ mọi người thật sự hiểu biết rất ít về chủ nhân của chúng ta, là trung tâm của các Đấng Sáng Tạo?"

Ainz nuốt nước bọt và chớp mắt, như thể cậu vừa bị đấm vào mặt. Trong khi đó, những Thủ vệ gật đầu và thì thầm "thật vậy".

Cái méo gì vậy, tại sao cứ làm mọi việc trở nên khó khăn cho mình!

May mắn thay, không ai nghe được màn độc thoại nội tâm của Ainz.

"Thật là, mọi người nghĩ ý định thật sự của Ainz-sama siêu phàm chỉ là câu trả lời đơn giản như vậy? Mọi người đã quá vội vàng, có phải đó là lý do Ainz-sama đã không ngay lập tức giải thích mọi chuyện với mọi người?"

Tất cả Thủ vệ bên cạnh Albedo và Demiurge đã bắt đầu nhìn có chút không thoải mái. Đó có lẽ là bởi vì họ không chắc liệu họ có thể phục vụ chủ nhân của mình một cách hiệu quả với trí não hiện tại của họ.

Ainz từ tận đáy lòng thật sự biết ơn cái cơ thể hiện tại của mình. Dù sao cũng dễ hơn việc duy trì một khuôn mặt đơ như cây cơ trong tình huống này.

"Thật sự... Ainz-sama. Tôi tin rằng đây là lúc để ngài thông báo mục đích thật sự của mình. Sau cùng, tất cả những nổ lực của chúng thần trong tương lai là để đạt được điều đó."

Sự chú ý của mọi người dồn về Ainz. Thật nghiêm túc, biểu hiện nài nỉ như muốn nói, "xin hãy khai sáng cho kẻ ngu muội này".

Sau khi nhìn qua tất cả mọi người, Ainz hít một hơi thật sâu. Không, cậu hít lấy vài hơi.

Sau đó, cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế, và quay lưng lại với những Thủ vệ. Từ vị trí này, cậu đưa ra lời khen ngợi cho Demiurge.

"... Đúng như dự đoán của Demiurge, và Tổng Trưởng Thủ vệ- Albedo. Nghĩ về điều này, các ngươi có thể phân biệt được mục đích thật sự của ta..."

"... Không, mưu tính của Ainz-sama là tỉ mỉ và sâu xa. Thần không hy vọng là mình có thể sánh bằng. Và thần tin là những gì mình hiểu được chỉ là một phần trong kế hoạch của ngài."

Demiurge cúi chào cung kính đáp lại lời khen của Ainz.

"Thần có nghe một số nàng hầu vói về ngài như là vị vua của sự thông thái. Thần tin cái tên này thích hợp nhất với Ainz-sama. Nghĩ tới, đảm nhận vai trò của một mạo hiểm giả Momon cũng là một phần trong kế hoạch tổng thể của ngài. Giờ là lúc ngài trở thành một sự thay thế hiệu quả san bằng một quốc gia."

Ainz gật đầu tự mãn, nhưng lòng cậu lại như một cơn lốc ngờ vực.

Nói cái hợi gì vậy? Momon? Nhấc cái tên của mạo hiểm giả từ E-Rantel ở đây làm cái quái gì thế?

"Điều này có nghĩa là gì?"

Câu hỏi của Shalltear thực chất có chút ghen tuông, đó có thể là vì chỉ có hai người có thể suy nghĩ ở cùng một đẳng cấp với chủ nhân yêu quý của cô. Khi cô nhìn thấy nụ cười mờ nhạt của Demiurge và nụ cười rạng rỡ chiến thắng của Albedo, Aura không khỏi phồng má lên.

"Ainz-sama, xin hãy nói cho chúng thần. Chúng thần muốn có ích đối với ngài!" (Aura)

"Ki-a, etou, um, làm ơn nói cho chúng thần biết với!" (Mare)

"Vốn. Dĩ. Là. Phải. Tự. Mình. Ngộ. Ra. Xin. Hãy. Tha. Lỗi. Cho. Sự. Ngu. Ngốc. Nay. Của. Chúng. Thần." (Cocytus)

"Tôi xin ngài hãy soi sáng cho chúng thần, Ainz-sama." (Sebas)

Ainz giữ lưng đối mặt với họ, và che mặt mình với một bàn tay. Sự căng thẳng làm cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi.

-Còn niềm vui nào lớn hơn trong cuộc sống chúng tôi hơn việc được phục vụ ngài.

Các Thủ vệ sau lưng phía sau cậu đang nói cái gì đó tương tự thế, tất cả cùng một lúc.

Ainz không thể không cảm thấy đau lòng và cảm giác tội lỗi khi nghe tiếng thì thầm của các Thủ vệ ở phía sau. Cảm xúc của cậu đã bị dập tắt, nhưng nổi đau cậu cảm nhận được thì không thể kiểm soát được.

Liệu cậu có nên nói hết ra và thừa nhận sự bất lực của mình?

Vô số những hoài nghi và suy đoán trong Ainz sẽ không để phép cậu nói ra.

Cậu gạt sang một bên những nghi ngờ của mình và quay lại, đẩy quyền trượng Ainz Ooal Gown về trước như cậu đã từng làm.

"Demiurge. Ta cho phép ngươi giải thích những gì ngươi hiểu với những người khác."

"Đã rõ."

Sau khi Demiurge gật đầu, cậu bắt đầu nói chuyện với các đồng chí của mình.

Phần 5

Cấu trúc của cỗ xe đã không đổi giữa cuộc hành trình đến và đi từ Nazarick, nhưng bởi một vài lý do, bất cứ sự va chạm nhẹ và di chuyển dọc theo con đường tưởng chừng như được khuếch đại. Lý do có lẽ là vì không khí ảm đạm trong cabin cỗ xe. Hoặc có thể là do sự thay đổi trong thành phần những người có mặt trong cỗ xe.

Quân hộ tống họ đến Nazarick là lực lượng First Legion. Những người hộ tống họ rời khỏi Nazarick là Second Legion.

Thay cho vị trí của Fluder là một trong các môn đồ của ông. Thay cho vị trí của Roune là thư ký của anh. Hai người còn ở trong cỗ xe từ đầu đến giờ là Jircniv và Baziwood.

Fluder không có ở đây là vì ông muốn thảo luận những gì đã chứng kiến với các môn đồ của mình. Thay vào đó, ông gửi một trong những môn đồ của mình vào thay vị trí trong cỗ xe của Jircniv. Tuy rằng môn đồ này cũng là người lành nghề, song vẫn còn kém xa bậc thầy của mình.

Trong mọi khả năng không chừng đang xảy ra, cuộc thảo luận trong cỗ xe của Fluder có lẽ đang rất sôi nổi.

Tâm trạng trong cỗ xe của họ lại là sự đối lập với bên đó. Trong cỗ xe của Jircniv chỉ có sự im lặng.

Không khí ảm đạm vẫn cứ tiếp tục bao trùm lên cỗ xe.

Một trong những người có cùng biểu hiện với bầu không khí này chính là Jircniv. Khuôn mặt cau có, và vẻ mặt gắt gỏng, giống như anh đang nhai rễ sen đắng chát.

Một người được biết đến và kính sợ như là [Blood Emperor]- một người luôn mang một nụ cười lạnh giá trên mặt. Quả thật, nét mặt như được tập luyện kỹ lưỡng. Điều này là do anh buộc phải tạo ra ấn tượng về một vị hoàng đế mạnh mẽ trong lòng người dân. Nếu một người đứng trên tất cả những người khác lại không thể tạo ấn tượng nổi bật hơn tất cả những kẻ khác, nó sẽ tạo ra một sự bất ổn trong những người đi theo mình.

Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả ba người này, những người biết Jircniv rõ nhất, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Jircniv. Giờ thì mọi người có mặt đã biết được điều này, đó là lý do tại sao họ vẫn im lặng và ở yên một chỗ.

Ngay cả khi Jircniv có cảm thấy họ đang nhìn mình, anh cũng không có điều gì để nói.

Lý cho điều đó đã quá rõ ràng.

Hay đúng hơn, nếu có ai đó có ý tưởng trong đầu, Jircniv sẽ là người phanh phui những điều trong đầu kẻ đó để xem. Rất có thể, anh sẽ tìm thấy một bộ não bằng ngón tay út của mình.

Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick... Quả thật, gọi nó là lăng mộ là thích hợp nhất.

Đó là lâu đài của vua quỷ!

Những sinh vật đáng sợ, và hơn cả chúng-

-hiện thân của cái chết, đang ngự trên ngai vàng.

Và đó không chỉ là điều duy nhất làm họ sợ.

Họ đã nhìn thấy vô số những món đồ xa xỉ, kiến trúc tráng lệ, và tất những vật dụng trang trí. Không có ai mà không sợ trước điều đó.

Jircniv dễ dàng dự đoán được những khó khăn mà đất nước mình sẽ vấp phải, khi đối đầu với một kẻ sở hữu sức mạnh quân sự và kinh tế bậc nhất, và nhiều thứ khác.

Nếu lãnh đạo của một quốc gia là một người mạnh mẽ, người đó sẽ cho người dân của mình một cảm giác an toàn. Nhưng bất kể thực lực của một quốc gia có ra sao nhưng nếu người lãnh đạo là một con cừu thì chỉ làm người dân cảm thấy bất an. May mắn thay, Đế quốc đã được dẫn dắt bởi một con sư tử. Và sau đó, mọi thứ thật đột ngột, một con rồng đã xuất hiện trước mặt họ. Người dân của Đế quốc sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này?

Jircniv nhìn vào đôi tay mình, chúng đã siết lại thật chặt như tất cả sắc màu đã mất đi.

Không, chưa phải là kết thúc. Chưa định đoạt được có phải là thất bại hay không mà.

Jircniv mỉm cười. Đó là một cười tương xứng với [Blood Emperor].

Như đang chời đợi nụ nười lạnh lẽo này, một cảm giác nhẹ nhõm lan đến từng thuộc cấp của anh. Jircniv không thể không bật cười khi nhìn thấy cảnh này.

"Đừng có mở to mắt nhìn thế chứ. Sự tập trung đi đâu rồi hả?"

"Bệ hạ!"

Ba tiếng nói chồng lên nhau. Có dấu hiệu vui mừng trong chúng, vui sướng vì vị hoàng đế của họ đã quay trở lại. Jircniv nhận ra những gì mình phải làm, anh gật đầu mạnh mẽ.

"Trước tiên, ta muốn xác nhận nếu tất cả mọi người đang cảm thấy mâu thuẫn về nơi đó. Nếu có ý kiến, cứ tự nhiên nói ra. Ai biết đâu được, ta có thể là người đã hiểu sai một điều nào đó. Vậy thì... ta cho rằng chúng ta nên bắt đầu với điều quan trọng nhất- mọi người nghĩ gì về người cai trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Ainz Ooal Gown?"

Jircniv cố tình nói tên của con siêu cấp quái vật nhịp chậm hơn bình thường.

"Ainz Ooal Gown là một con quái vật mà có thể dễ dàng tạo ra [Death Knight], và nếu chúng ta là kẻ thù của hắn, cả Đế quốc cũng có thể bị hủy diệt. Tuy nhiên, cho dù chúng ta không chống lại hắn, vẫn có khả năng hắn sẽ giết tất cả chúng ta, bởi vì hắn là Undead và còn thấy vui sướng vì nó. Có ai phản đối không?"

"Không."

"Đúng như bệ hạ nói."

"Ahh, chúng ta đều đồng ý. Khi chúng ta ở đó, thần không tin là nhân loại có thể đánh bại những sinh vật ở đó. Thẳng thắn mà nói, thần không nghĩ rằng chúng ta đủ khả năng đối mặt với hắn, cho dù chúng ta có tập hợp toàn bộ quân lực của Đế quốc."

Sau khi nhận được ba câu trả lời tương tự, Jircniv nói tiếp.

"Ngoài ra, ta cảm nhận được đó là một người cai trị tuyệt đối, hắn có uy nghi của bậc đế vương."

"Ah, vâng, sự hiện diện của hắn thật đáng sợ. Cảm giác người này có khả năng lãnh đạo còn hơn cả hoàng đế của chúng ta."

"Baziwood-dono!"

"Ổn thôi. Đó là sự thật. Điều đáng sợ là hắn chỉ cần nói một câu, và tôi cảm thấy từ câu nói đó đi kèm với một nguồn áp lực cực lớn phát ra từ một bạo chúa."

"[Thật ồn ào. Im lặng]. Là nó?"

Jircniv khẽ gật đầu với thư ký.

Không nghi ngờ gì nữa cái phong thái mà Ainz Ooal Gown toát ra là của vị vua Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

"Ngoài ra... điều đáng sợ nhất về con quái vật đó là cái cách mà hắn suy nghĩ. Hơn nữa hắn lại là một kẻ đầy mưu mô mà mỗi nước đi đều có toan tính... đừng có bày ra bản mặt ngạc nhiên, dẹp đi. Hãy suy nghĩ về nó. Hắn có thể dự đoán được diễn biến của mọi việc mà chúng ta thảo luận cho đến giờ. Nếu không, tại sao hắn lại có thể dễ dãng thả chúng ta ra như vậy? Một đối thủ có quá nhiều quyền lực, một kẻ không sử dụng cơ bắp, mà là bộ não? Hắn không phải là hạng não tàn."

Đó là kẻ khó chơi nhất.

"Sau đó, chúng ta hãy nói về những thuộc hạ của hắn. Các ngươi nghĩ sao về bọn chúng?"

Lúc này, anh buộc thuộc cấp của mình đưa ra ý kiến.

"Những kẻ ở gần hẳn phải là phụ tá thân cận. Và người phụ nữ có đôi cánh đen bên cạnh... lẽ nào cô ấy là hoàng hậu? Có vẻ là thế, từ thái độ của cô ta."

Một vẻ đẹp tuyệt thế trong bộ lễ phục trắng tinh khiết.

Cho dù nụ cười trên gương mặt nàng là không có ý tốt, nó vẫn sở hữu một sức quyến rũ khiến con tim của người khác phải bừng cháy. Đối mặt với vẻ đẹp của nàng, sẽ có rất nhiều đàn ông sẽ bị thiêu đốt bởi chính ham muốn của họ và cũng vô số kẻ mong muốn thấy được nụ cười đó hướng về họ.

Đối với đôi cánh ở bên hông nàng, người ta có thể nói đó không phải là một đạo cụ ma thuật hay là phụ kiện thời trang. Lý do chính là vì nó quá tự nhiên. Tuy nàng nhìn như một người có cánh và thuộc tộc người có cánh, có lẽ nàng phải là một con quỷ, là một người ngoài cuộc của thế giới này, Jircniv nghĩ.

"Cô ta có thể lắm chứ. Có lẽ nào cô ấy là vợ của Ainz Ooal Gown? Nếu cô là vợ của hắn ta, sau đó, Làm cách nào.... Không tưởng được (TL: Chịch ấy mà). Mặc dù, nếu hắn là một bộ xương, vậy thì hắn chỉ toàn là xương với xương. Hay hắn đang đeo mặt nạ? Ai biết đâu được?"

Dù Jircniv có nói vậy, không ai trong họ nghĩ đó là mặt nạ, và có lẽ cũng không phải là ảo ảnh.

"Và còn về Demiurge, người có thể kiểm soát tâm trí người khác bằng giọng nói... là [Bard] sao? Ếch dường như có thể hát."

[Bard] có khả năng sử dụng âm nhạc và bài hát để tạo hiệu ứng ma thuật. Sức mạnh kiểm soát người khác bằng lời nói của Demiurge cũng tương tự như vậy.

Ngoài ra, anh cũng có nghe nói những sinh vật tiên đoán điềm gở được gọi là [Lorelei] cũng có khả năng tương tự như thế. Tuy nhiên, người đàn ông đó không có gì là giống với một sinh vật tuyệt đẹp tiên đoán điềm gỡ. Anh hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Anh đã hoàn toàn chắc chắn về điểm này.

"Ah, tôi hiểu. [Bard] sao? Mà âm thanh khá giống. Và có một loại côn trùng khổng lồ, tôi nghĩ thế. Đó là thứ gì?"

"Mặc dù tôi nghĩ rằng đó có thể là một chủng lọa côn trùng... tôi không biết nhiều về người kiến, vì vậy có lẽ mọi người nên hỏi sư phụ về chuyện này."

Thế giới là rất rộng lớn. Có nhiều loài chưa được biết đến rộng rãi, và một số trong chúng là biến đổi một cách tự nhiên. Ngoài ra, theo truyền thuyết, vua quái vật được biết là phát triển hơn so với quái vật bình thường. Nó tương tự như kiểu kiến chúa thì khác biệt hơn những con bình thường. Jircniv nghĩ đó là một khả năng.

"Nói về chuyện này, còn về cô gái có mái tóc bạc và hai Dark Elf. Bỏ qua hai người kia sang một bên, người trước đó là cái gì? Nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ấy- có thể cô ấy là vợ lẽ?"

Tiếng cười tràn ngập trong cỗ xe khi Baziwood kết luận.

"Ah, ờ, nếu cô ấy là thiếp, cô ấy sẽ không được đứng ở đó, phải không?"

"Cô ấy hẳn là mạnh ngang bằng Dark Elf."

"Hey, hey, hey... đó có thể là một trò bịp."

Lời nói của Baziwood đầy nghiêm trọng.

"Đó là sự thật, có khả năng tất cả những người gần gũi nhất với con quái Ainz đó đều là phụ tá của hắn. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là tất cả họ đều rất mạnh. Hãy suy nghĩ về nó. Nếu tiêu chuẩn để đi theo bệ hạ chỉ là sức mạnh, và ngài được bao quanh với một trăm bản sao của tôi, mọi người không nghĩ là Đế quốc sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn sao? Đơn giản mà nói, cô ấy được chọn làm phụ tá vì một khả năng khác hơn là sức mạnh. Lẽ nào cô ấy là một người vợ lẽ rất thông mình? Có lẽ cô ấy tự tay quản lý công việc trong cái pháo đài được gọi là lăng mộ."

"Ra thế," câu trả lời như phân tán sự tập trung của mọi người.

Jircniv tự tin đồng ý với ý kiến này.

Kể từ khi sự chú ý của họ đã bị che lấp bởi Ainz Ooal Gown, họ chỉ có nhìn vào cách cô ấy xếp chung hàng với Dark Elf và kết luận cô gái có mái tóc bạc là rất mạnh. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên rất đáng sợ nếu có người khác có cùng sức mạnh với Dark Elf. Tuy nhiên, bị dẫn dắt vào một kết luận sai lầm bởi định kiến có từ trước cũng là một điềm xấu.

"Đó là một điểm hay", Jircniv nói khi nhìn thuộc cấp của mình. "Ta cũng chung quan điểm với ngươi. Nghĩ đến điều này, nếu tất cả những người theo hắn là Undead, thì có thể dễ dàng giải thích... nhưng nhìn qua, hắn ta như thu thập tất cả chủng loại quái vật dưới quyền mình."

"Vâng, thay vì gọi nó là một bộ sưu tập quái vật, ngài nên gọi đó là sự giàu có..."

Jircniv không khỏi mỉm cười trước lời nói thẳng thừng của Baziwood.

"Quả thật. Chúng ta nên thử và tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó... còn vấn đề về cái pháo đài đó. Trong hồ sơ ghi chép có nhấc gì về một nơi như vậy không? Hẳn là phải có một thứ gì đó ghi chép về nó, phải không?"

"Rất tiếc là tôi không biết gì về nó. Khi chúng ta quay trở về thủ đô, tôi sẽ ngay lập tức điều tra về lăng mộ. Tôi sẽ bắt đầu với những thần thoại và truyền thuyết."

Jircniv nhã nhặn chấp nhận lời xin lỗi của môn đồ.

"Ahh, ta sẽ giao lại việc này cho ngươi. Không lẽ còn điều gì khác mà chúng ta đã bỏ lỡ? Ta thật sự không thể tin được một con quái vật xấu xa như vậy có thể tạo ra một vùng đất hứa. Ngươi có thể tìm thấy bất cứ điều gì khác mà có thể là đầu mối? Nói về việc này, có thật sự trụ sở của lăng mộ nằm tại khu vực này?"

Không có câu trả lời.

Điều này có nghĩa đây là một câu hỏi mà tất cả họ đều chung một nghi vấn.

Cảm giác giống như họ đã bị dịch chuyển, nơi mà họ đã đến- có thể là một sự tồn tại được gọi là [Demon World]- trụ sở của lăng mộ. Cách nói này có vẻ là lời giải thích hợp lí nhất.

"Chúng ta sẽ không có được câu trả lời. Theo ta nghĩ, chúng ta không có đủ thông tin. Điều chúng ta có thể làm là lấy thông tin từ Roune, người đã ở lại đó, và từ những người sắp về phe Đế quốc. Ngươi hiểu chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Chúng thần sẽ cố găng không khơi dậy sự thù địch của đối thủ, hoặc làm họ nghi ngờ."

"Không có cố ở đây. Sức mạnh của đối thủ là áp đảo hoàn toàn chúng ta. Ngươi cần phải thực hiện một cách cẩn thận để không phá vỡ liên minh ảo mà chúng ta có."

Khi người thư ký cúi đầu, Jircniv chợt cảm thấy sức nặng như trượt khỏi vai.

"...Lẽ nào chúng ta đã làm một điều tồi tệ cho những người mà chúng ta mang theo?"

Đó là lý do tại lúc này anh mới bắt đầu đề cập đến các cô gái đã không được lộ diện kể từ lúc họ được chuyển vào cỗ xe.

Ban đầu, các cô gái được dâng cho Ainz Ooal Gown để xích hắn ta lại với Đế quốc.

Sex là một vũ khí phổ biến ở bất cứ nơi nào cũng như bất cứ thời đại nào. Có lẽ cơ quan tình báo Đế quốc nên chuẩn bị một cái honeytrap chuyên nghiệp, nhưng việc sử dụng ma thuật có thể làm mọi thứ trở nên rối rắm, họ lựa chọn sự tinh khiết, những cô gái ngây thơ thay thế.

"Mặc dù ta nghĩ rằng điều này là không tôn trọng quyết tâm của họ khi họ chào tạm biệt gia đình mình, ngươi không nghĩ là bây giờ họ nên cảm thấy hạnh phúc?"

"Có lẽ? Chiếm được tình yêu của một con quái vật quả là chuyện phi thường."

"Một người con gái sẵn lòng chịch với con quái vật đó thì thật là dũng cảm."

Mặc dù Baziwood lắc đầu và nói không có cô gái nào như vậy tồn tại, đó là một cách nghĩ ngây thơ. Jircniv có thể chứng mình điều này, đã quá quen thuộc với những trận chiến bí mật mà người con gái chiến đấu, như mẹ của anh đã đầu độc chồng mình là một ví dụ.

"Phụ nữ dũng cảm hơn đàn ông nghĩ, và họ hành động vì tình yêu và lợi ích. Nên sẽ không thiếu những cô gái sẵn sàng dâng cơ thể mình cho Cốt Vương. Thật ra, chúng ta mới là những người cần cảm thấy hạnh phúc. Sau tất cả, một trong số họ có thể nói với Ainz Ooal Gown rằng chúng ta đang đe dọa giết cô ấy và cả gia đình."

Mặc dù phản ứng duy nhất trong lời nói của anh là một nụ cười cay đắng, Jircniv tin rằng nó có thể thực sự xảy ra.

Cuộc cách mạng của Jircniv, tiến hành bằng quyền lực độc đoán và vũ lực, đã làm anh có rất nhiều kẻ thù là quý tộc đã bị anh phế truất. Tất nhiên, có một số người được anh phê chuẩn, nhưng thật sự, những người anh có thể tin tưởng thì chỉ có một vài người trong số các phụ tá thân cận và người thầy của mình, Fluder-

Đột nhiên, một câu hỏi vụt ngang qua anh như chiếc lông vũ đang rơi.

Đó là về Fluder.

Fluder không chỉ là thầy của anh, ông còn là trụ cột của Đế quốc và là con át chủ bài của anh. Ông là một người đàn ông mà ngay cả Jircniv cũng phải kính trọng như vị anh hùng cao nhất của Đế quốc. Jircniv đã nhận ra bên dưới khuôn mặt hiền từ của ông là một ham muốn đến cuồng tín về khám phá vực thẳm của ma thuật. Cũng vì vậy mà làm anh cảm thấy nghi ngờ.

-Có một kẻ vượt xa Fluder.

Ainz Ooal Gown là một magic caster hùng mạnh vượt xa Fluder. Người có thể dễ dàng tạo ra [Death Knight] mà Fluder thậm chí còn không thể kiểm soát. Vậy thì tại sao ông lại không nói gì và rời khỏi lăng mộ với anh?

Nếu là lão già, có thể ông sẽ cầu xin con quái vật ta ác tri thưc ma thuật? Ông sẽ quỳ trước hắn và dâng tất cả mọi thứ-

Đó là cách nghĩ rất thực tế.

Vì lời nói của Demiurge, tất cả mọi người đã quỳ xuống. Tuy nhiên, có thể chỉ là phân tán sự tập trung của mọi người vào tình cảnh kỳ lạ trong khi hắn ta sử dụng cơ hội này để thực hiện một loại kiểm soát tâm trí lên Fluder.

Anh không thể hình dung được khi Ainz Ooal Gown muốn bắt Fluder làm tay sai. Tuy rằng Fluder là con át chủ bài của Đế quốc, khi so sánh với sức mạnh của con quái vật đó, ông không khác gì một hạt bụi nhỏ nhoi.

Tuy nhiên, kiến thức mà Fluder tích lũy được là rất có giá trị. Ngoài ra, nếu hắn ta có thể kiểm soát Fluder, tiềm lực quân sự của Đế quốc sẽ bị giảm mạnh, và anh sẽ mất đi vũ khí đắc lực chống lại Ainz Ooal Gown.

Nó sẽ giống như đặt vòng cổ cho nô lệ.

Đây có phải là mục đích của họ? Còn gì khác nữa sao? Lão già đã không đưa ra bất cứ lý do gì... có phải là vì ông đã biết? Lẽ nào ông đã biết sức mạnh của Ainz Ooal Gown từ trước?

-Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như bị sét đánh.

Mồ hôi của anh đổ như thác.

"Bệ hạ? Bệ hạ? Ngài ổn chứ? Chúng ta sẽ gọi một [priest]-"

"...Kh-không. Không cần đâu."

"Eh?"

"Ta nói là không cần. Đúng vậy... không cần."

Jircniv liếc nhìn các thuộc cấp đang hoảng loạn, và anh lại rơi vào vòng xoáy của sự suy tư.

Mình sợ ư? Mình sao?

Tâm trí của anh thành một mớ hỗn độn, và anh không thể liên kết các suy nghĩ lại với nhau. Hay đúng hơn, anh không muốn liên kết chúng lại và cố tránh xa chúng.

Không! Nếu lúc này mà mình từ bỏ, nó chỉ đem đến thảm họa! Phải bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh. Mình cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ.

Những cái nhìn tò mò từ các thuộc cấp tập trung vào anh, Jircniv tiếp tục suy nghĩ về nó.

Trước tiên, cần phải xem xét lại lão già. Giả sử lão giả đã biết trước sức mạnh của Ainz Ooal Gown... không, nếu ông đã biết về sức mạnh của hắn, vậy thì hành động kỳ lạ của ông có thể dễ dàng giải thích. Vì vậy lão già đã có thỏa thuận với con quái vật đó- không thể nào! Trừ khi...

Jircniv không dư giả mà lo lắng cho sự sửng sốt hiện trên mặt của các thuộc cấp.

Không, không đúng, Jircniv. Khi lão già nhìn thấy [Death Knight], vẻ sợ hãi hiện trên mặt ông ta là thật. Đó là bằng chứng cho thấy ông không biết gì về sức mạnh của Ainz Ooal Gown... hay là không phải. Có lẽ, lão... Fluder không biết gì về nó, khả năng kiểm soát [Death Knight]. Có lẽ ông đã biết về Ainz Ooal Gown- magic caster có sức mạnh đáng kinh ngạc- ngay từ đầu.

Cũng giống như việc xếp các mảnh ghép lại với nhau, cho ra một vẻ đẹp- hay là một bức tranh kinh khủng.

Ra là Fluder đã biết con quái vật đó. Họ đã thông đồng với nhau từ khi nào? Từ đầu sao? Đúng thế. Fluder nhún tay vào mọi bước trong đống hỗn độn này, từ việc phát hiện ra lăng mộ đến việc điều động Worker.

Anh cuối cùng cũng đã ghép được tất cả mảnh vỡ bị phân tán trong câu đố này.

Khi một người nghĩ theo hướng này, gần như mọi bí ẩn đều có thể được đưa ra ánh sáng.

"Phản bội, là thế nào? Phản bội. Ông đã bán đứng chúng ta."

Những lời được thốt lên như một mối hận thù nghiệt ngã... hoặc có lẽ, giống như một đứa trẻ đang khóc.

Jircniv từ từ quay lại với các thuộc cấp của mình. Họ biết là họ không được phép đặt câu hỏi, và do đó vẫn giữ im lặng.

"Fluder Paradyne đã phản bội tất cả chúng ta. Trong trường hợp này, Đế quốc sẽ phải chịu thiệt hại ra sao? Chúng ta có thể để ông ngồi chơi xơi nước và giam lỏng ông tại nhà?"

Lời tuyên bố thật khó mà tin được, mọi người mở to mắt mà nhìn.

"Làm sao, làm sao có thể, bệ hạ? Đùa thế này thì quá lố rồi."

Cơn nóng giận mất kiểm soát như bùng cháy trong Jircniv lẫn người môn đồ đã nói chuyện. Anh muốn hét lên, "đó đéo phải là thứ tao muốn nghe", nhưng anh vẫn kiềm nén được. Sở dĩ anh có thể kiềm nén được là vì có một đứa trẻ Jircniv đã nói trong đầu anh rằng không muốn chấp nhận những lời đó.

Jircniv đã lớn lên và được chứng kiến nền chính trị tàn bạo trong mặt tối của xã hội quý tộc. Cùng với đó, người lớn Jircniv hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thở nóng rực từ lồng ngực và những cảm xúc này cháy trong tim anh.

"Ta sẽ nói lại một lần nữa. Nếu Fluder Paradyne đã phản bội chúng ta. Trong trường hợp này, Đế quốc sẽ phải chịu thiệt hại ra sao?"

Các thuộc cấp của anh nhìn nhau, và sau vài giây, môn đồ nói.

"Thật khó mà tưởng tượng được. Mức độ thiệt hại là không thể ước tính được nếu chỉ nhìn lướt qua. Chỉ cần có sư phụ chúng thần có thể tự tin chiến thắng bất kỳ quốc gia nào khác. Vì vậy mà chúng thần không hề can dự vào chuyện chính trị của Đế quốc."

Anh nhìn người thư ký, tìm kiếm sự chấp thuận. Thư ký nhợt nhạt và gật đầu.

"Nếu ông ấy biết mình bị phát hiện và cô lập, có thể ông sẽ bắt đầu công khai hành động."

"Chúng ta không có một cơ quan tình bào cho việc này sao? Ah ta hiểu. Kinh nghiệm của Fluder là rộng lớn, và ông đã chia sẻ với chúng ta."

"Như ngài nói, thưa bệ hạ. Sự phụ thật sự-"

"-Khả năng này là quá kinh ngạc."

Lời nói của Jircniv choáng ngợp và cắt lời của thư ký.

"... Nhưng nếu đã là như vậy, thì chúng ta sẽ có cả một núi công việc để làm đây. Đầu tiên, chúng ta hãy quyết định xem ai là người sẽ kế nhiệm Fluder. Có ứng cử viên thích hợp nào không?"

Ngọn lửa dục vọng trong mắt người môn đồ cháy rực lên sau khi nghe những lời này, và Jircniv không thể không thầm mỉm cười trong lòng.

Vị kế nhiệm của Fluder chính là [Imperial Court Wizard] là một sự cám dỗ khủng bố. Sau cùng, đó là một vị trí có quyền điều hành và quản lý các Magic Caster ma lực hệ trong khắp Đế quốc.

Bởi vì vị trí này đã luôn được nắm giữ vị anh hùng vĩ đại, không ai dám ngấp nghé vị trí đó. Ngay cả khi có người có tham vọng với nó, đối thủ của họ quá mạnh để có thể vượt qua bằng thủ đoạn. Và bây giờ, cái vị trí vốn như bị niêm phong nay đã mở ra.

Có tham vọng là tốt. Dục vọng hướng đến sự phát triển. Mình nhận thức được cái loại dục vọng. Dù sao, để cho chắc, cứ hỏi cái đã.

"Tuy nhiên, ngươi nên nhớ rằng [Imperial Court Wizard] là ngươi có thể chiến đấu với quái vật."

Ngọn lửa dục vọng của người môn đồ như lụi tàn trong khoảnh khắc đó. Ngay cả sự hào hứng trong gã cũng không còn. Vị trí mà gã khao khát có thể trở thành thứ mà gã muốn tránh né hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

Gã sẽ cảm thấy mình còn có cơ may sống sót nếu nhảy khỏi vách đá cao 500m xuống một bãi đá đá hơn là giao chiến bằng ma thuật với Ainz Ooal Gown.

Không, có thể gã sẽ thấy tốt hơn nếu chết ngay tại đây.

Trong khi môn đồ nghĩ về viễn cảnh đó, một ánh nhìn mới mẻ đi vào mắt anh. Đó là cái nhìn sợ hãi của một con chuột bị dồn vào chân tưởng bởi một con thú ăn thịt.

Niềm hy vọng trong tim của Jircniv đã chết. Anh có thể nói người này đã không có can đảm đối đầu với Ainz Ooal Gown. Hay đúng hơn, gã lẽ ra không nên mong muốn nó ngay từ đầu.

"Vâng! Trong trường hợp này, thần có biết một người sử dụng ma thuật bậc 4; nghĩ sao về việc chọn người này? Cứ cho là vậy, thần có biết một số ma thuật ở bậc đó, nhưng thần không đủ khả năng để sử dụng."

"Không phải ngươi là người ưu tú nhất trong các môn đồ sao?"

"Làm sao, làm sao mà được chứ? Có nhiều người mạnh hơn thần nhiều, khi chúng ta trở về, thần sẽ cho ngài những cái tên đó ngay lập tức!"

Khi được hỏi đến thì đã quá rõ ràng là người đàn ông này thà từ bỏ tất cả mọi thứ còn hơn chống lại con quái vật siêu cường đó. Tuy nhiên, những gì anh cần là một người sẽ không bị mất tinh thần chiến đấu ngay cả trong những trường hợp như vậy.

...Chuyện này không được sao, huh. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng kẻ này là trường hợp đặc biệt. Đáng lẽ phải biết những kẻ có hiểu biết về Ainz Ooal Gown sẽ không có đủ dũng khí chống lại hắn. Vậy có nghĩa là mình phải chọn những người được đề cử mà chưa biết về hắn. Có lẽ chỉ những kẻ ngu dốt mới bị thúc đẩy bởi dục vọng và liều mạng chống lại hắn.

Anh đã quyết định đi một nước cờ xấu. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

"... Ta hiểu rồi. hãy thu thập thông tin về họ và tiến hành phỏng vấn. Sau đó, chúng ta sẽ có những kẻ khôn ngoan sẵn sàng đối phó với hắn. Tuy nhiên, trong ta vẫn cần phải hỗ trợ Ainz Ooal Gown, vì vậy trong thời gian này, chúng ta sẽ làm những con chó vâng lời của hắn, xây dựng một mối quan hệ tốt với hắn."

"Đã rõ."

"Con chó vâng lời". Không ai phản đối cụm từ này. Làm sao mà họ dám nói gì khi đã chứng kiến Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick?

"Thưa bệ hạ. Chúng ta sẽ vẫy đuôi với con quái vật đó đến khi nào? Đến đời con cháu chúng ta cũng phải cuộn tròn lại mà nghe lệnh hắn sao? Con cháu chúng ta ư?"

Jircniv nhìn xung quanh, để đảm bảo rằng không có gián điệp trà trộn vào cỗ xe và kiểm tra các cánh cửa đã được đóng chặt. Với tất cả những gì có thể làm được, và cũng không còn vấn đề nào nữa, Jircniv bắt đầu giải thích chiến lược chống lại Ainz Ooal Gown của mình.

"Chúng ta- chúng ta ở đây có nghĩa là Đế quốc, Vương quốc, Pháp quốc Slane, Cộng Hòa, Thánh quốc và các quốc gia khác- sẽ đến với nhau trong một liên minh. Đây sẽ là một liên minh lớn, nhằm đánh bại Ainz Ooal Gown."

Ba cặp mắt quay sang Jircniv.

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể đánh bại được con quái vật đó. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là tất cả các quốc gia láng giềng thành lập một liên minh lớn thì chúng ta mới có thể xoay chuyển tình thế."

"Chúng ta thực sự sẽ chiến đấu với hắn sao?"

"Đúng."

Câu trả lời của Jircniv thật đơn giản và ngắn gọn.

"Chúng ta không chiến đấu, chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót."

"Vậy thì tại sao chúng ta lại giúp một con quái vật xây dựng đất nước?!"

"Bởi vì đó là bước đầu tiên trong việc hình thành một liên minh lớn."

Jircniv nhìn tất cả mọi người.

"Có đang nghe không vậy? Tốt. Chúng ta hiện đang ở vùng ngoại ô của E-Rantel, đây là vị trí chiến lược của Đế quốc, Vương quốc và Pháp Quốc Slane. Nếu con quái vật đó muốn xây dựng một quốc gia ở đây, hắn sẽ trở thành kẻ thù của cả ba quốc gia."

Jircniv hít một hơi, và tiếp tục.

"... Và còn một điều. Gown là Undead. Ta không nghĩ hắn là dạng sẽ đối xử với con người- người sống- bằng lý lẽ. Dân chúng sẽ không chấp nhận sự cai trị của một vị vua Undead. Sẽ có nổi loạn, và nó sẽ lập tức bị con quái vật đó đàn áp. Vương quốc sẽ thấy bất mãn nhượng lại đất đai cho hắn, và ta cũng không nghĩ Pháp quốc Slane, quốc gia mạnh nhất ở vùng lân cận, sẽ để yên chuyện này."

"Nhưng! Nhưng, thưa bệ hạ! Nếu Đế quốc hỗ trợ hắn, chẳng phải chúng ta sẽ bị xem là cộng sự của hắn sao? Các quốc gia lân cận sẽ cảnh giác chống lại cả chúng ta? Liên minh lớn mà ngài nói sẽ không tính đến Đế quốc! Và thậm chí nếu họ đánh bại được quái vật đó, chúng ta sẽ thành mục tiêu tiếp theo, hoặc tệ hơn, có thể là mục tiêu đầu tiên của họ!"

Haha, Jircniv bật cười.

"Chúng ta sẽ tiến hành việc này ở sau lưng. Chúng ta cần để cho các nước khác biết rằng Đế quốc đang bí mật chống lại quốc gia của Gown. Ắt hẳn sẽ khó khăn, nhưng đây là cách duy nhất."

"Họ sẽ tin chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ rằng đây là một cái bẫy."

"Chúng ta sẽ thuyết phục họ bằng cách cho họ biết về sức mạnh của Ainz Ooal Gown. Chỉ cần có một cơ hội để chúng ta cho các quốc gia khác thấy được sức mạnh khủng khiếp của hắn... không vấn đề gì, chúng ta chỉ cần đảm bảo mọi thứ đi theo hướng đó. Ví dụ, để hắn thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường."

"Vậy là Đế quốc không giúp hắn xây dựng đất nước, và vờ như không biết gì?"

Jircniv nhìn trừng trừng vào thư ký như thể anh ta chậm phát triển.

"Ít nhất, chúng ta cũng phải đảm bảo sự an toàn của quốc gia trước khi chúng ta cất con dao vào tay áo để hành động. Nếu Gown hủy diệt Đế quốc, ngươi định sẽ làm gì khi chạy sang Vương quốc?"

Jircniv chỉ đơn thuần là chọn lựa cái nào có ít tổn hại hơn giữa một trong hai.

"Ngoài những gì ta đã nói, Đế quốc sẽ giả vờ hỗ trợ con quái vật đó trong khi bí mật thành lập một liên minh chống lại hắn. Nói là vậy, có một khả năng, chúng ta sẽ quốc gia đầu tiên bị con quái vật đó nghiền nát. Hay đúng hơn, hắn sẽ dùng chúng ta như một vật tế sống để khủng bố các nước láng giềng bắt họ quy phục. Điều này là không nghi ngờ gì nữa."

"Ah- nếu là bệ hạ, tôi chắc chắn là ngài sẽ vượt qua được."

"... Ta sẽ xem đây là lời khen và chấp nhận nó. Do đó, chúng ta không thể là người khởi xướng thành lập một liên minh lớn. Chúng ta cần phải để cho những quốc gia khác có động thái đầu tiên. Những gì chúng ta cần làm là thu thập thông tin về Nazarick, cũng như tìm kiếm một người có thể đánh bại được Gown."

"Người như vậy có thực sự tồn tại?"

Giọng điệu có phần tùy tiện từ lời nói, không ai muốn tin vào lời của môn đồ. Gown là một kẻ thù mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, một kẻ bất bại ngay cả đối thủ có là những con rồng hùng mạnh nhất. Hắn là một đối thủ làm cho người khác phải nghĩ theo hướng đó.

Và đáp lại, Jircniv đưa ra một câu trả lời đầy tự tin.

"Dĩ nhiên, có"

"Người như vậy thực sự tồn tại?!"

"Chắc vậy? Nhìn vào bên trong [Throne Room]."

Khi họ nghĩ theo hướng đó, nó dường như đã quá rõ.

Những con quái vật xếp bên Ainz. Aura. Mare. Cô gái có mái tóc bạc. Côn trùng. Demiurge. Anh đang ám chỉ đến họ.

"... Ngài đang có kế hoạch tao ra một cuộc nổi loạn sao?"

"Tuy rằng ta không nghĩ là có thể, chúng ta nên chuẩn bị, chỉ trong trường hợp đó. Chúng ta cần phải chuẩn bị tiền tài, địa vị, gái và như vậy sẽ làm cho chúng ta có chút ít hấp dẫn với bọn họ."

"Hẳn là rất nguy hiểm?"

"Uh, đúng thế, sẽ nguy hiểm. Ainz Ooal Gown có phong thái của một bạo chúa. Với một người chủ như thế, chắc hẳn là phải có người sinh lòng phản trắc? Tuy nhiên, ngay cả đó có là khả năng, chúng ta cũng phải hành động. Đây không chỉ là xung đột giữa các quốc gia nữa."

Jircniv nhìn ba người kia với vẻ kiên quyết hiện trên gương mặt.

"Sau này sẽ là một trận chiến vì sự tồn vong của nhân loại như một chủng tộc. Nó sẽ là cuộc chiến vì tương lai. Hãy dâng cả trái tim và linh hồn cho cuộc chiến."

Phần 6

"... Và vì vậy, tôi nghĩ là hoàng đế sẽ cố gắng vạch ra một mưu đồ như vậy vào thực tiễn. Nếu hắn ngu ngốc hơn nữa, hành động của hắn có thể nằm ngoài phạm vi dự đoán, nhưng tôi nghĩ khả năng đó là rất thấp. Đọc suy nghĩ của kẻ có trí tuệ trên mức trung bình một chút mà tự cho mình là thiên tài còn dễ hơn là cố gắng dự đoán hành động của một kẻ ngu tuyệt đối."

Demiurge giơ một ngón tay trong khi nói.

"Nói cách khác, hoàng đế sẽ cố gắng tạo thành một liên minh để đánh bại chúng ta- đánh bại Ainz-sama, A-lin-su, phải không?"

"Mmm, đúng là ngu xuẩn."

"Vậy-thì, chúng -ta có nên chủ động và l-oại hắn ra đầu tiên?"

Mare tiếp lời của Shalltear và Aura, nhưng không có sự tức giận trong lời nói. Nó cũng không khác gì việc cậu lựa chọn có nên hay không nhặt lên một hòn đá, mà cậu tìm thấy ở dọc đường.

"Vấn đề quan trọng hơn là-"

Sebas đang muốn nói, nhưng có ai đó đã đoán được những gì ông sắp nói.

"-là hắn thật sự nghĩ chúng ta sẽ phản bội Ainz-sama, phải không?"

"Thật là. Sebas. Xem. Ra. Hoàng. Đế. Không. Hiểu. Được. Thế. Nào. Là. Lòng. Trung. Thành."

Tiếng cười chế giễu tràn ngập căng phòng.

Hắn thực sự nghĩ rằng họ sẽ phản bội Ainz, một trong 41 Đấng Tối Cao đã tạo ra họ?

Mặc dù điều này không có gì nhiều hơn so với giả thuyết của Demiurge, nó cũng đủ để đảo lộn các Thủ vệ. Một tia sáng lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt họ.

"Welp, ta không phát điên như Mare, nhưng cũng có chút điên tiết đây. Chúng ta làm thịt tất cả chúng chứ?"

Shalltear cười khi nhìn thấy Aura đang trong một tâm trạng rất tệ.

"Ta sẽ biến hắn thành Vampire. Sau cùng, nếu hắn đủ tốt, không lý do gì mà không để hắn phục vụ cho Nazarick."

Mặc dù Cocytus đã giữ im lặng, nhưng hàm dưới của ông đã làm tiếng lách cách nguy hiểm.

"Thưa quý vị, còn nhớ là chúng ta đang hiện trước mặt Ainz-sama chứ?"

Khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sebas, âm thanh rõ ràng, Aura, Shalltear và Cocytus- cơn giận của họ đã biến mất như sương mù trong gió.

"Kuku- Mm. Đúng thế, tất cả mọi người, hãy bình tĩnh lại. Hãy nhớ lại những gì Demiurge vừa nói. Mọi thứ đều đã được sắp đặt. Nếu chúng ta không thưởng vở hài kịch của tên hề này thì thường thức gì giờ? Thay vào đó, chúng ta nên thấy biết ơn- bởi vì tất cả những điều này không có gì nhiều hơn là một phần trong kế hoạch tổng thể của Ainz-sama. Đúng không, Ainz-sama?"

Hooh.... Kế hoạch của Ainz-sama, huh. Mình hiểu. Một kế hoạch đặt biệt được dựng lên bởi một người có tên giống mình. Làm đồng minh với Đế quốc Baharuth và cuộc chiến chống lại Nazarick là một phần trong kế hoạch, huh.... Mình làm đéo gì mà biết. Nếu được thì mình cũng muốn hỏi thằng đồng nghiệp tên Ainz đó về kế hoạch!

Tuy nhiên, chạy trốn khỏi thực tại như thế này cũng chả thay đổi được gì.

Thành thật mà nó, Ainz muốn hỏi về chi tiết của kế hoạch, và những chuyện về cái người tên Ainz mà Demiurge và Albedo đã tưởng tượng.

Tuy nhiên, anh không thể làm thế.

Ainz chuyển ánh mắt về phía Albedo.

Ở đó, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ đang nhìn lại mình, một nhợi mỏng dính của chất lỏng như phủ sương trên đôi môi hé một nửa của nàng dính lên mạng nhện hoàng kim trên trang phục. Đôi mắt cô ương ướt với sức quyến rũ và đôi má ửng đỏ một màu hồng thắm.

Biểu hiện như thế là bởi vì nàng tin rằng tất cả mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch, bởi vì nàng đã thấy được tầm nhìn xa trông rộng của chủ nhân mình, nên nàng đã có phản ứng như vậy.

Như vậy, Ainz không thể nào phủ nhận được nữa. Ai mà nói được "cái gì?" trong cái tình cảnh thế này?

Về câu hỏi của Albedo, chỉ có một câu trả lời mà Ainz có thể nói.

"Qu-quả thật. Là như vậy."

Anh như muốn khen ngợi giọng nói của mình đã không bị dao động.

"Ohhhh." Các Thủ vệ đồng thanh trong sự kính trọng.

"-Kukuku~"

Albedo dang rộng vòng tay, và cùng với chúng, đôi cánh ở bên hông của nàng cũng mở ra.

"Ainz-sama muốn chinh phục thành phố của con người một cách ôn hòa, và cai trị khu vực này bằng tình yêu và lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, Đế quốc Baharuth lại lập một âm mưu ghê tởm chống lại thiên đường trên mặt đất này. Trong tương lai gần, Ainz sẽ cho những quốc gia này thấy ý nghĩa thật sự của sự tử tế. Đó có phải là mục đích mà ngài theo đuổi?"

"Thật đáng mong đợi. Tất cả mọi thứ đều đã nằm trong lồng bàn tay của Ainz-sama. Khi những kẻ đần độn hiểu ra, tôi tự hỏi không biết mặt chúng sẽ lộ ra phản ứng gì... Sau tất cả, Ainz-sama luôn đi trước thần."

Lời nói của Demiurge đầy sự kính trọng, Albedo tiếp tục với một biểu hiện tương xứng với sự kính cẩn trên mặt mình.

"Quả thật. Không ai ở đây có thể sánh bằng trí tuệ của Ainz-sama. Nếu Ainz-sama không tạo ra người anh hùng Momon, việc này sẽ không thể nào tiến hành một cách hòa bình. Trong trường hợp đó, E-Rantel chỉ có thể được kiểm soát bằng bằng bạo lực và nổi khiếp sợ."

"...Có lẽ chúng ta có thể sử dụng [Hoàng Kim Công Chúa] để đạt được hiệu ứng tương tự, nhưng thế thì quả là lãng phí một con át chủ bài. Cô ta là một người thú vị- không, thậm chí hơn thế- so với những gì tôi xác định từ việc phân tích các báo cáo của Sebas. Cô ta là một quân tốt tuyệt vời."

"Ah, sau khi nghe qua, tôi cũng muốn gặp cô ta một lần."

"Sau khi chúng ta thành lập quốc gia, để cô ta làm sứ giả cho chúng ta thì sao? Sau cùng, món hời nên được giữ lại."

"... Hai. Người. Nên. Dừng. Chủ. Đề. Này. Đi. Không. Thấy. Mình. Đang. Làm. Lãng. Phí. Thời. Gian. Quý. Báu. Của. Ainz-sama. Sao?"

Ainz trả lời giản dị "không sao" đối với lời xin lỗi vội vã của họ.

Thật ra, anh đã học được rất nhiều từ cuộc trò chuyện bình thường của họ, và anh có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ lời biện hộ. Đối với Ainz, đây là một cơ hội quý giá.

"Nhưng thành thật mà nói, Ainz-sama thật sự rất tuyệt vời, a-lin-su", Shalltear nói.

"Mhm. Um um, Shalltear. Sau những tính toán của Ainz-sama, đến cả Albedo và Demiurge cũng phải sửng sốt trước đẳng cấp của ngài ấy..." (Aura)

"Quả-không hổ danh là Ainz-sama. Ng-ài thật là COOL. Em thực sự rất ngưỡng mộ ngài." (Mare)

"...Sự. Khờ. Dại. Của. Thần. Thật. Đáng. Hổ. Thẹn. Cũng. Vì. Thiếu. Trí. Tuệ." (Cocytus)

"Tôi chỉ có thể nói là khả năng chúng ta bắt kịp được với những suy tính của Ainz-sama là không thể." (Sebas)

Những lời khen ngợi của các Thủ vệ như thanh kiếm đâm vào tai của Ainz.

Mặc dù Ainz không nghĩ đây là nhạo báng, ánh mắt của các Thủ vệ tràn đầy sự kính trọng và lòng trung thành, và vẻ sùng bái của họ là chân thật. Vì thế, Ainz không thấy mâu thuẫn với họ, nhưng thay vì sử dụng các kỹ năng diễn xuất của mình để trả lời, như thường lệ.

"Không phải vậy đâu. Chỉ là trùng hợp thôi. Và cuối cùng, Demiurge và Albedo đã nhìn ra!"

"Không đâu. Nếu Ainz-sama không nói như vậy, tôi đã không liên kết được các điểm vấn lại với nhau."

"Demiurge nói phải. Lập kế hoạch vượt xa đến thế mà không cần hiểu biết về tình hình thì quả là một kỳ công thì chỉ có người vô cùng vĩ đại như Đấng Tối Cao. Ôi tình yêu của em dành cho ngài lại càng sâu đậm hơn rồi."

"Không hổ danh là Ainz-sama, người có trí tuệ thậm chí còn vượt xa cả Demiurge, suy nghĩ thông thái nhất Nazarick, a-lin-su", Shalltear nói.

"Đúng vậy! Ainz-sama thực sự rất tuyệt vời!" Aura kêu lên.

"Mm! Th-ực sự rất tuyệt vời!"

"Tuy. Từ. Lâu. Đã. Biết. Ainz-sama. Sở. Hữu. Khả. Năng. Tuyệt. Vời. Nhưng. Đến. Mức. Độ. Này. Thì. Thật. Không. Thể. Đỡ. Nổi... Đúng. là. Báu. Vật. Vĩ. Đại Nhất Nazarick."

"Phải đó. Ngài đầy lòng trắc ẩn và trí tuệ vô biên. Chẳng còn vị chủ nhân nào tốt hơn Ainz-sama của chúng ta cả", Albedo nói.

"...Ahh."

"Nói về điều này, có một vấn đề cần phải quyết định. Tuy tôi không có ý kiến việc Ainz-sama xưng [vương], tôi e là danh xưng đơn điệu như vậy sẽ dễ bị nhầm với cái lũ giòi bọ ở xung quanh. Tôi cảm thấy chúng ta nên xem xét một hình thức phù hợp hơn cho danh xưng của Ainz-sama."

Các Thủ vệ nhất trí thông qua đề nghị của Demiurge.

"Ngài chấp thuận chứ, Ainz-sama?"

"Tốt lắm. Cứ làm theo ý các ngươi thấy hợp."

Được gọi là vua Ainz Ooal Gown cũng đủ tệ lắm rồi. Cảm xúc của anh bị đè nén nhiều lần khi anh nghĩ về ý nghĩa của việc đặt tên cho một vị vua.

"Có ai có ý tưởng nào không?"

"Cho phép tôi bắt đầu", Shalltear giơ tay lên. "Rõ ràng là cái tên phải ca tụng vẻ đẹp siêu việt của Ainz-sama. Tôi nghĩ nên gọi là [Beautiful King]."

Ohhh, những Thủ vệ đồng thanh tán thành.

Beautiful King Ainz Ooal Gown ư?

"Araa! Meee~" Aura xen vào khi giơ tay lên. "Cái tên phải làm nổi bật sức mạnh của Ainz-sama! Nghĩ sao về [Powerful King], hay là [Power King] cho nó ngắn?"

Hiểu rồi, những Thủ vệ thì thầm.

Power King Ainz Ooal Gown sao?

"Nè, nè. E-m thử được chứ? Etou... vì Ainz-sama rất tốt, cái tên nên để cho mọi người biết được lòng tốt của ngài. Thế nên, nên, nên gọi là, [Merciful King] được chứ?"

Các Thủ vệ gật đầu.

Merciful King Ainz Ooal Gown nữa sao?

"Đối với tôi-" nói đến đây Demiurge dừng lại nhằm tạo hiệu ứng. "-Để ca ngợi trí tuệ vô đối của Ainz-sama, tôi nghĩ nên gọi là [Wise King]."

Wise King Ainz Ooal Gown?... Mình không thấy xấu hổ với cái tên này, nhưng cho qua luôn vậy.

"Ý ông thì sao, Sebas?"

Đáp lại câu hỏi của Albedo, Sebas trả lời: "Tôi nghĩ đơn giản [King] sẽ là." Sebas nói tiếp "Như vậy mà nghĩ. Bởi vì ngài là Đấng Tối Cao, người đứng trên định của các Đấng Tối Cao khác, tôi nghĩ cái tên [Supreme King] là thích hợp nhất."

Các Thủ vệ lại thì thầm đồng ý nhiều hơn.

Supreme King Ainz Ooal Gown nữa hả? Nếu tất cả đã nói vậy... mà nghe khoa trương quá đi.

Đôi mắt của tất cả mọi người tập trung vào vị Thủ vệ vẫn chưa nói gì.

"Còn ông thế nào, Cocytus? Tuy rằng có chút khó khăn để cạnh tranh với cái tên [Supreme King], ông có bất kỳ danh xưng nào tương xứng với Ainz-sama không?"

"Umu. Trong. Tương. Lai. Ainz-sama. Sẽ. Cai. Trị.Rất. Nhiều. Người. Ngài. Sẽ. Trở. Thành. Ma Thuật Sư. Cai. Trị. Như. Một. Vị. Vua. Tôi. Nghĩ. [Sorcerer King]. Là. Thích. Hợp. Nhất."

Các Thủ vệ không lập tức đáp lại.

Tuy nhiên, tất cả họ nhìn Ainz. Từ cái nhìn trong mắt họ, tất cả họ đều không cảm thấy có danh xưng nào tốt hơn trong số đó nữa, mặc dù Albedo có chút biểu hiện thất vọng.

"Rất tốt. Chúng ta sẽ chọn cái tên mà Cocytus đề nghị."

Ainz chậm rãi đứng lên.

"Khi đất nước của chúng ta thành lập, ta sẽ phong vương cho mình là [Sorcerer King], Ainz Ooal Gown!"

Ainz vẫy tay ngượng ngụng để tránh những tiếng vỗ tay như sấm sau đó. Thật ra, lưng của ánh bắt đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"Sau đó! Hãy để chúng thần chứng minh sức mạnh của Nazarick trong trận chiến giữa Vương quốc và Đế quốc."

"Như Ainz-sama đã nói. Họ muốn điều tra giới hạn sức mạnh của Ainz-sama. Chút ít cũng nên cho họ biết, họ đang nằm trong lòng bàn tay của chúng ta."

Demiurge tiếp tục, trong một tâm trạng tuyệt vời.

"Trước khi cuộc đàm phán diễn ra, việc quan trọng nhất là tấn công bằng một đòn hùng mạnh vào đối phương và cho chúng hiểu ra sự khác biệt giữa sức mạnh của chúng ta và chúng. Sinh vật ngu xuẩn như con người toàn làm những chuyện ngu xuẩn vì chúng không nhận ra sức mạnh của người mà chúng đối đầu. Chúng không biết rằng lựa chọn khôn ngoan nhất mà chúng có là cúi đầu và liếm giày Ainz-sama."

"Cho chúng liếm giày của Ainz-sama nên xem xét lại, không phải đó là phần thưởng sao?"

"Tôi hiểu. Như lời của Albedo. A-lin-su-ne, nếu tôi được liếm Ainz-sama, tôi sẽ chọn cơ thể của ngài ấy."

Ainz quyết định làm ngơ màn đối thoại của Albedo và Shalltear sang một bên.

"Tất cả mọi người. Bắt đầu nhiệm vụ đề cao thanh danh Nazarick!"

"Đã rõ!"

Tiếng la hét của các Thủ vệ như dàn hợp xướng hòa quyện thành một.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Chương 2: Chuẩn Bị Trước Cuộc Chiến

Phần 1

Một tháng sau

Cuộc họp được tổ chức ở bên trong cung điện Valencia của Vương quốc Re-Estize. Gazef Stronoff đứng bất động bên cạnh vua Ranpossa đệ tam và mở to mắt khi nhìn vào cảnh tượng Lục đại quý tộc tập trung lại với nhau.

Sáu người họ tụ tập lại với nhau là một việc rất hiếm thấy.

Số lượng đất đai Lục đại quý tộc nắm giữ chỉ sau nhà nhà vua nhưng lực lượng quân sự, tài chính và nhiều lĩnh vực khác của họ thì mạnh hơn nhà vua. Bởi vì điều này, họ thường xuyên tìm lý do bào chữa cho sự vắng mặt của bản thân khỏi giấy triệu tập của nhà vua, đặc biệt là lãnh đạo của phe Quý tộc - Marquis Bowlrob, ông ta thậm chí còn không che đi sự khinh bỉ của hắn đối với vua. Tình hình đó tệ đến nỗi trong một quãng thời gian đó, đã có người nghĩ rằng Vương quốc có thể bị tan vỡ từ bên trong.

Tiếp theo, ánh mắt Gazef rơi vào ba người con của nhà vua.

Khiến người ta chú ý nhất tất nhiên là con gái thứ ba của nhà vua, "Hoàng Kim công chúa", Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself.

Tiếp đến là nhị hoàng tử, Zanack Valurean Igana Ryle Vaiself. Trong sự kiện ác ma gây rối Vương đô, anh ta đã giành được nhiều lời khen ngợi khi đi theo nhà vua và hành động vì nhân dân.

Cuối cùng là con trai cả, thái tử Barbro Andorean Ield Ryle Vaiself. Với cơ thể mạnh mẽ của mình, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, anh ta là người mà Marquis Bowlrob đã dùng những hành động trong bóng tối để cố gắng đưa lên ngồi trên ngai vàng. Có lẽ, việc Bowlrob tham dự cuộc hội nghị này là theo sự thỉnh cầu của Barbro.

Bất kỳ cuộc họp nào có sự tham dự của Marquis Bowlrob thuộc bè phái quý tộc thì chắc chắn nó sẽ vô cùng quyết liệt. Gazef ngoảnh mắt khỏi bầu không khí nặng nề như bao trùm mây đen này, và nhìn vào những Lục đại quý tộc đang tụ tập.

Ba người đàn ông trước mắt anh này đều là những người thuộc phe Hoàng gia. Người đầu tiên tiến vào tầm mắt của Gazef chính là Marquis Volumlash - người ăn mặc sang trọng nhất trong cung điện này.

Đó là một người đàn ông gần bốn mươi, khuôn mặt khá ngay ngắn, trên lãnh thổ của anh ta có mỏ vàng và Bí ngân, khiến anh ta trở thành người giàu nhất ở Vương quốc. Tuy nhiên, có những lời đồn trong bóng tối là hắn ta cực kỳ tham lam, đến độ hắn thậm chí sẽ phản bội gia đình mình chỉ vì một đồng tiền vàng.

Cũng có tin đồn rằng hắn đã phản bội Vương quốc và đã bán tình báo cho đế quốc. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng cụ thể nên không thể làm gì với hắn ta cả. Sau cùng, chặt đầu Marquis Volumlash -một người ủng hộ nổi bật của phe Hoàng gia mà không có bất kỳ bằng chứng nào sẽ chỉ dẫn đến các quý tộc khác đi về phe chống đối. Nếu hắn ta nhận thức được điều này và tận dụng nó để tiếp tục bán ra thông tin, thì hắn ta thực sự là người đáng khinh bỉ nhất hiện nay.

Tiếp theo, ánh mắt Gazef nhìn vào một quý tộc đẹp trai và trẻ nhất trong các đại quý tộc, Marquis Pespeya.

Anh ta kết hôn với trưởng nữ của nhà vua, và trở thành một trong Lục đại quý tộc tại cùng thởi điểm cuộc hôn nhân đó. Mặc dù về khả năng và tính cách của anh ta ít được biết đến nhưng cha của anh ta sở hữu một năng lực và phẩm cách vượt trội hơn người, vì vậy Gazef cảm thấy rằng Pespeya có thể trở thành một người giống như cha của anh ta vậy.

Ngược lại, người lớn tuổi nhất trong số Lục đại quý tộc là bá tước Urovana. Tóc ông ta đã thành màu trắng, tóc trên đầu khá thưa và nhìn như không có cọng tóc dài nào. Mặc dù cơ thể và tay chân của ông trông giống như một cái cây khô, nhưng ông vẫn duy trì được vẻ trang nghiêm của một người lớn tuổi.

Urovana là một trong những đại quý tộc và là người có uy tín nhất với hầu hết mọi người.

Cùng dàn trận chống lại họ là ba thành viên của Phe Quý tộc.

Đầu tiên là trung tâm của Phe Quý tộc, Marquis Bowlrob, nắm giữ nhiều lãnh thổ nhất trong số các đại quý tộc. Khuôn mặt của ông có nhiều sẹo giống như một người chỉ huy chiến binh bình thường.

Tuy rằng tuổi tác của ông ta đã đi vào năm mươi, cái cơ thể mập mạp của ông ta được mài dũa thông qua việc không ngừng rèn luyện đã thành vinh quanh trong quá khứ, nhưng giọng nói và ánh mắt như loài ác điểu khiến cho người ta cảm thấy vẫn còn chút tinh thần chiến binh sót lại trong ông.

Mặc dù một người chiến binh như ông ta đã mất đi phần lớn sức mạnh của mình vì già yếu, nhưng làm một người chỉ huy, ông ta chỉ huy quân đội còn xuất sắc hơn Gazef, khiến ông ta được khen là trong Vương quốc này không ai có thể sánh vai.

Bên cạnh ông ta là Bá tước Ritton.

Ông là một người đàn ông có vẻ ngoài làm người khác gợi nhớ tới những hình ảnh của một con cáo già, và cũng là người thứ hạng thấp trong Lục đại quý tộc. Thế nên, ông ta đã rất cố gắng để nâng cao vị thế của mình. Tuy nhiên, tính cách của ông là không quan tâm đến sự đau khổ của người khác đó cũng đồng nghĩa là việc mở rộng quyền lực của ông ta không được đón nhận bởi các quý tộc khác. Liên minh với Bowlrob phải là một bước đi chiến lược để thoát khỏi kẻ thù của mình.

Người đàn ông cuối cùng thuộc vào Phe Quý tộc có mái tóc vàng được cắt tỉa bớt và đôi mắt màu xanh hẹp.

Khuôn mặt gã nhợt nhạt, cho thấy nó ít được tiếp xúc với ánh mặt trời. Với dáng người cao gầy kết hợp với nước da tái xám của mình, gã tạo ấn tượng như một con rắn. Nhưng vì vẻ xanh xao không khỏe mạnh của mình làm gã trông có vẻ già hơn cái tuổi chưa đến bốn mươi thực của gã.

Với cảm xúc lẫn lộn trong trái tim của mình, Gazef đem ánh mắt của anh từ trên người Marquis Raeven rời đi.

Những cuộc đấu tranh quyền lực ngày càng phức tạp chính là vấn đề của người kế nhiệm vương vị.

Marquis Bowlrob và Bá tước Ritton của Phe Quý tộc, cũng như bá tước Urovana của Phe Hoàng gia, tất cả đều ủng hộ Thái tử Barbro trong khi Marquis Pespeya, người đã kết hôn với trưởng công chúa thì lại nhận được sự ủng hộ từ những nhà quý tộc không có quan hệ với các phe phái. Raeven thì ở phía bên của nhị Hoàng tử Zanack, trong khi Marquis Volumlash dường như tỏ thái độ không quan tâm với vấn đề thừa kế.

Đối với tất cả những lý do này, nhà vua vẫn ngồi yên vị trên ngai vàng của mình. Nếu như giờ ông chỉ định bất cứ ai ở đây, không có gì đảm bảo cho việc không có một cuộc nội loạn xảy ra sau này.

Trước đây không lâu, Gazef cảm thấy việc ai nên trở thành vị vua kế tiếp cũng không khác mấy. Nhưng bây giờ, trái tim anh đã nghiêng về phía Zanack. Dù rằng công chúa Renner như một con hắc mã, nhưng trong tất cả lịch sử lâu dài của vương quốc, nó chưa từng được một nữ hoàng nào cai trị, vì vậy việc đó là không thể nào.

"Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu."

Âm điệu của nhà vua có vẻ hơi khác so với bình thường. Những người có đôi tai nhạy cảm có thể đoán ra lý do cho việc triệu tập ngày hôm nay và lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Hãy đọc lời tuyên bố được những phái viên Đế quốc mang tới."

Theo lệnh của nhà vua, các chư hầu ở cả hai bên nhà vua đã bắt đầu đọc nội dung của cuộn giấy da.

Sau một hồi suy nghĩ, các nội dung được tóm tắt như sau:

Đế quốc Baharuth thừa nhận Nazarick là một quốc gia độc lập, cai trị bởi Vua Sorecerer King Ainz Ooal Gown, và chính thức công nhận nó như là một đồng minh của Đế quốc.

Ban đầu, khu vực gần E-Rantel là vùng ngoại thành của Pháp Vương Ainz Ooal Gown. Vương quốc của Re-Estize đã chiếm đóng lãnh thổ này một cách bất hợp pháp và bây giờ phải trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của nó.

Nếu Vương quốc không tuân thủ yêu cầu này, Đế quốc sẽ trợ giúp Pháp Vương Ainz Ooal Gown tấn công Vương quốc, đoạt lại vùng lãnh thổ thuộc về Pháp vương.

Đây sẽ là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến đấu để chấm dứt sự chiếm đóng bất công.

Sau khi nội dung đó được đọc ra, căn phòng đã bùng nổ thành một cuộc thảo luận huyên náo. Tuân theo mấy thứ này thì thật điên rồ, và như vậy là bất cứ ai đều đồng ý với họ.

"Để đề phòng những việc tệ nhất có thể xảy ra, ta đã cho những học giả kiểm tra lịch sử của vương quốc, và không có phát hiện ra được bất kỳ ghi chép nào đề cập đến cá nhân có tên Ainz Ooal Gown cầm quyền ở vùng ngoại ô của E-Rantel. Vậy nên tuyên bố này không có chút tính chính đáng nào".

"Điều này thật vô lý và lố bịch. Đây là những lời của kẻ mất trí sao?!"

Tiếng kêu ầm ĩ vang lên khắp hội trường.

Marquis Bowlrob với sự vinh quanh của chiến binh trong quá khứ của ông ta dường như đã cung cấp cho các nhà quý tộc sự dũng cảm, và đa số họ đều phát ra âm thanh tán thành.

"Mặc dù nó đã bị trì hoãn, không phải là cái này cũng giống như mấy cái thông báo hằng năm mà Ðế quốc thường hay đưa ra trước khi xâm lược sao? Họ luôn luôn tìm thấy một số lý do ngu ngốc để tuyên bố chiến tranh, vì vậy lần này, họ phải thực sự được cạo đáy thùng để móc ra một cái tên Magic Caster, phải không? Tôi muốn nhìn thấy chú hề với cái tên 'Pháp Vương'. "

Câu nói của Bá tước Ritton bị nhấn chìm bởi những tiếng cười nhạo báng của đám quý tộc.

"Tuy nhiên..."

Bá tước dùng ánh mắt xảo quyệt tràn ngập sự khinh thường của một con hồ ly nhìn về hướng Gazef.

"Tôi tin rằng chúng ta đã từng nghe qua về cái tên điên tự xưng là Pháp Vương, có cái gì không đúng sao? Tướng quân Stronoff?"

"Đúng là như vậy, người đó chính là Magic Caster đã dùng ma pháp trợ giúp tôi ở vùng ngoại ô của E-Rantel."

Sau khi phát ra một tràng cười làm người ta khó chịu, Bá tước Ritto ném ra một lời trào phúng lạnh lùng.

"Ta thì thấy, hắn ta phải giúp vì hắn ta nghĩ rằng những người là con dân của mình."

Có thể nghe thấy những tiếng cười khinh bỉ của các nhà quý tộc ở xung quanh, nhưng không ai ngăn cản, bởi vì Gazef xuất thân từ tầng lớp bình dân và bị nhiều thành viên thuộc phe quý tộc ghét bỏ.

Nếu đó là một thành viên của phe Hoàng gia, nhà vua sẽ can thiệp, nhưng Bá tước Ritton thì lại thuộc về phe đối lập nên nhà vua cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày.

"Có vẻ như việc thiêu hủy các làng nông nghiệp gần E-Rantel là một chuyện tốt của bên đế quốc? Tướng quân thì lại bảo đó là Pháp quốc Slaine, và sau đó nhận được từ sự trợ giúp từ cái người gọi là Gown, phải không? Không phải là anh ta cùng một bọn với Đế quốc sao? Và hình như trước đây ai đã từng nói rằng rằng thi thể của những kẻ gần giết được Tướng quân đã biến mất không một dấu vết? "

Trong tâm trí của mình, Gazef nhớ lại hình bóng các thành viên mạnh mẽ của Six Scriptures, cũng như hình bóng hùng mạnh của Ainz Ooal Gown.

"Mặc dù các thi thể đều biến mất như Bá tước Ritton nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy Đế quốc không tham gia vào việc đó. Khi tôi ở làng Carne, các kỵ sĩ đã tấn công chúng tôi mạnh hơn kỵ sĩ của Đế quốc. Họ đã sử dụng thiên thần, và không nghi ngờ chút nào họ là quân của Giáo quốc Slane. "

"Và tại sao Giáo quốc lại muốn làm như vậy?"

Sao tôi biết được?

Thật vậy, nếu Gazef có thể đưa ra một câu trả lời trực tiếp như thế, nó sẽ làm cho anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Giữa lúc im lặng do Gazef không trả lời được, một giọng nói viện trợ vang lên từ phía của Ritton.

"Nếu như vậy, viêc về tên điên Magic Caster kia căn bản không quá quan trọng! Những gì chúng ta cần phải quyết định trên là làm thế nào để đáp lại lời tuyên bố giả tạo này, phải không, đức vua? "

"Như những gì Marquis Bowlrob nói. Chúng ta cần phải quyết định được câu trả lời của Vương quốc. "

"Xin cho phép thần được lên tiếng," Marquis Pespeya nói khi anh ta tiến lên một bước. "Chấp nhận các điều khoản của vị Hoàng đế kia sẽ rất khó khăn. Bởi vậy chiến tranh là con đường duy nhất của chúng ta."

Việc đề cập đến chiến tranh gây ra sự náo loán giữa các quý tộc có địa vị kề nhau.

"Ah-ah, giờ là lúc đè bẹp chúng một lần và cho tất cả, và sau đó sẽ là thời điểm bước vào lãnh thổ Đế quốc."

"Ông hoàn toàn đúng, tôi gần như mệt mỏi với cuộc xâm lược của Đế quốc."

"Đây là thời điểm để cho những kẻ ngu ngốc trong Đế quốc biết những sự đáng sợ của chúng ta!"

"Chính xác, giống như hầu tước nói."

Những lời này được pha trộn bởi những tiếng cười rải rác và lặp đi lặp lại suốt trong đám đông của giới quí tộc, không khỏi làm Gazef cảm thấy ngứa tai.

Mấy năm qua, họ đã chiến tranh định kỳ với Đế quốc trên bình nguyên Kattse.

Đa phần họ sẽ tạo ra một trận chiến và đối đầu với nhau, hoặc là với sự tổn thất nhỏ về phía Vương quốc mà nó sẽ kết thúc theo kiểu những cuộc giao tranh nhỏ. Năm nay có lẽ cũng sẽ như vậy, và các quý tộc cảm thấy lười biếng vì cái việc lặp đi lặp lại đến quen thuộc này.

Tuy nhiên, Gazef được thúc đẩy bởi tiếng kêu của bản năng chiến binh của mình, anh liền lên tiếng.

"Đừng nghĩ rằng cuộc chiến này lần này sẽ kết thúc như những cuộc giao tranh nhỏ trước đó!"

Các quý tộc trông giống như bị giội một chậu nước lạnh, và họ quay người lại, bực bội nhìn về Gazef.

"Thì ra là như vậy. Đây là những gì Tướng quân của chúng ta thực sự tin tưởng sao. Có thể nói cho chúng ta lý do không? "

"Vâng, thưa đức vua, đó là-"

Những hình ảnh của một người nào đó đặt một hồi chuông báo qua trái tim của Gazef.

"-đúng, đó là vì sự tồn tại của vị Magic Caster Ainz Ooal Gown vĩ đại kia."

"Như vậy sao, người duy nhất trong chúng ta đã thực sự nhìn đối mặt với hắn là ngươi, Tướng quân. Điều đó có nghĩa là những lời của ngươi cũng có chút trọng lượng. Ngươi có thể cho chúng ta biết ngươi căn cứ vào đâu mà nói như vậy? "

Gazef không biết trả lời làm sao. Anh không biết làm thế nào để giải thích nó, nhưng bản năng chiến binh của anh đã nói với anh rằng nếu đưa quyết định sai lầm về cuộc chiến này sẽ là vô cùng nguy hiểm.

"Đức vua, người có thể cắt vùng ngoại ô của E-Rantel cho đế quốc, không, là cho Magic Caster kia?"

Sau khi một giây trầm mặc, những tiếng la hét bay ra như mưa đá.

"Đồ hèn nhát! Cái tên nhà ngươi! Không biết nhục nhã?! "

Những tiếng la hét đến từ những nhà quý tộc thuộc phe Hoàng gia.

"Sau khi nhận ân huệ của đức vua, nhà ngươi lại nói với Đức vua rằng hãy đầu hàng và dâng lãnh thổ của người cho người ngoài? Từ khi nào nhà vua nhà ngươi phục vụ lại biến thành cái tên Hoàng đế giả kia?! Chưa kể, ngươi thậm chí không trả lời câu hỏi của Đức vua! "

Đối với loại chuyện nhục mạ trước mặt, Gazef không thể cất tiếng trả lời. Nếu anh ở vị trí của họ, có thể anh cũng làm điều tương tự.

"Đủ rồi."

Người dang tay ra giúp đỡ Gazef trong cảnh khốn khó chính là Đức vua kính yêu của anh

"Nhưng, Đức vua!"

"Ta thấy vô cùng xúc động trước sự phẫn nộ của các ngươi. Đó là vì lý do đó mà ta yêu cầu các ngươi phải nhớ rằng Tướng quân của ta sẽ không bao giờ phản bội ta. Vì lợi ích của ta, hắn đã vô số lần đẩy bản thân hắn vào sự nguy hiểm. Một người như thế sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì sẽ gây hại cho ta. "

Các nhà quý tộc đã hét vào Gazef đều cúi đầu về phía nhà vua. Sau khi xác nhận điều đó, nhà vua tiếp tục nói chuyện với Gazef.

"Tướng quân, người mà ta tin tưởng như bàn tay phải của ta. Cho dù chính ngươi đưa ra cái đề nghị đó, nhưng ta không thể đồng ý với nó. Không chiến đấu liền cắt đất nhường lãnh thổ, đó không phải là việc một người cai trị phải làm. Vì lợi ích của những người sống trên đó, việc này không thể chấp nhận được. "

Cắt nhường lãnh thổ thì phải di rời tất cả người dân ở đó đi, chuyện như vậy thì chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích. Ngay cả khi làm được điều đó, thì cũng sẽ không có cách nào chuẩn bị cho những người đó một điều kiện sinh hoạt giống như trước đây được, và cuối cùng thì cuộc sống của họ càng trở nên tồi tệ hơn.

"Đúng là có chuyện như vậy, Đức vua, và thần hy vọng người sẽ tha thứ cho những lời ngu ngốc của thần."

Gazef cúi đầu xuống với đức vua sau khi nghe những lời nói coi trọng nhân dân trên vùng đất của ông ấy. Nếu ông ấy là một quý tộc ngu xuẩn, những người chỉ đơn giản coi những người dân sống trên lãnh địa của họ là một phương tiện của lợi nhuận, nhà vua sẽ không nói ra những gì ông đã làm. Đó là vì lòng từ bi của nhà vua, Gazef sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời của anh cho ông ấy.

Anh nhớ lại những lời anh đã nói chuyện với đội phó của mình cách đây nửa năm.

"Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, thì đi đến những nhà quý tộc. Sự trợ giúp đến từ những kẻ có sức mạnh."

"Những người đó sẽ trợ giúp của những người yếu đuối, cho dù biết đó là nguy hiểm họ cũng sẽ phấn đấu quên mình."

Nếu vào thời điểm trước khi tham gia đại hội luận võ, Gazef sẽ không bao giờ nói những điều như vậy. Giống như Phó đội trưởng, anh đã nghĩ rằng không có một nhà quý tộc nào sẽ hết mình vì dân.

Nhưng sau khi bắt đầu phục vụ nhà vua, Gazef mới lần đầu tiên nhận ra có kiểu quý tộc như vậy tồn tại. Chỉ tiếc ở điểm, đó là quý tộc không có quyền lực.

Đã có rất nhiều sinh mệnh mà anh không thể cứu vớt, và cũng nhiều lần anh bị gây trở ngại chỉ vì lòng tự tôn của các quý tộc nhàm chán.

Mặc dù vậy, người đàn ông mà anh phục vụ đã không từ bỏ việc đó. Ông ấy đã tiếp tục làm việc để xây dựng một vương quốc, một nơi mà người dân sẽ có thể sống tốt hơn sống từng ngày.

Gazef tự hào về đức vua của mình, Ranpossa đệ tam. Nếu không, anh đã phải đào thoát sang Đế quốc khi hoàng đế bên kia tự mình cố gắng khuyên dụ anh.

Chính là bởi vì anh là một người đàn ông như vậy, những đám mây đen không ngừng xuất hiện trong lòng anh.

Những gì nhà vua nói là sự thật, cũng là quan điểm chính xác. Từ trước tới nhà nhà vua luôn đầy lòng từ bi, nhưng Gazef biết lý do tại sao nhà vua đã đưa ra một lý do cương quyết như vậy.

Bởi vì sau sự kiện ác ma gây rối, sự cân bằng cán cân quyền lực giữa hai phe đã có nhiều biến hóa.

Trong một thời gian dài, Vương quốc đã được chia thành hai phe phái và hai bên đều duy trì thế lực cân bằng, nhưng bây giờ phe Hoàng gia đã mở rộng, trong khi phe quý tộc đã bị thu hẹp lại.

Bởi vì nhà vua đã dũng cảm xông lên trước và đẩy lùi Jaldabaoth lại, làm cho người ta cảm thấy ông là một người cai trị mạnh mẽ, và một số nhà quý tộc bắt đầu hướng về phía nhà vua. Cũng bởi vậy, nhà vua không thể để thể hiện sự yếu kém của bản thân ở đây. Tuy nhiên, nói thì nói như thế-

"Tuy nhiên, Tướng quân nói cũng không sai, phải không? Chúng ta có thể tránh được một cuộc chiến tranh chỉ với việc nhường một thành phố. Một vị vua cũng có nhiệm vụ ngăn chặn sự đau khổ quá mức xảy ra với người dân của mình. Không phải một vị vua thật sự là người sẵn sàng hy sinh thân thể của chính mình vì lợi ích của người dân? "

Người nói là từ phe Quý tộc. Tuy rằng lời thoại rất êm tai, nhưng họ đang tính toán để giảm bớt số lượng đất đai mà nhà vua kiểm soát, và phe Hoàng gia ngay lập tức phản kích lại.

"Chỗ đó là lảnh thổ của nhà vua! Nếu như ngươi muốn cắt nhường lãnh thổ, tại sao không cắt đất đai của ngươi đi ?! "

Người phe Quý tộc cũng đã nhanh chóng trả lời.

"Nói cái gì vậy ?! Đế quốc yêu cầu chính là E-Rantel và vùng ngoại ô của nó! Ngươi có thực sự tin rằng họ sẽ chấp nhận phần đất từ phía bên kia của Vương quốc? Tại sao ngươi không động não trước khi nói chuyện ?! "

Phe Hoàng gia đã phát triển mạnh mẽ hơn, trong khi phe quý tộc yếu đi. Điều đó chỉ đơn giản làm cho phe Quý tộc liều lĩnh hơn trong việc ngăn cản những bước đi của nhà vua.

Việc phá hỏng sự cân bằng giữa hai phe cũng chính là nguồn gốc sự bất an của Gazef. Trong những nỗ lực tuyệt vọng để làm giảm bớt quyền lực của phe Hoàng gia, họ có thể làm Vương quốc rơi vào cuộc nội chiến.

Bởi vậy nhà vua muốn thể hiện sức mạnh của mình để phòng ngừa việc các quý tộc muốn gây phản loạn, việc này không sai nhưng-

Nếu như nhà vua không nhận ra được điểm yếu của mình, thì bản thân việc đó là không phải là một điều nguy hiểm sao?

Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Gazef bị lôi trở lại với thực tế sau khi bị nhiều ánh mắt khó chịu từ các thành viên của phe Hoàng gia nhìn vào người. Bởi vì anh là người đã đề nghị nhường lãnh thổ của vương quốc, nên họ đã nghĩ rằng anh đã về phe Quý tộc.

Họ nhìn vào anh ra mà nói, "Đồ nông dân phản bội nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi quên đi những ân sủng mà nhà vua cho ban tặng cho ngươi?"

"Như vậy, tại sao ngươi không đề xuất việc trao đổi đất đai của ngươi với E-Rantel, và sau đó đi cắt chỗ đất đai đó?!"

"Cái kia có thể trao đổi lãnh thổ đơn giản như vậy sao! Thằng ngu này! "

"Ngươi là kẻ ngu ở đây!"

Việc cãi vã giống trẻ con làm cho toàn bộ hội trường trở nên rối loạn. Trong quá khứ, các tranh chấp như thế này sẽ kết thúc trong sưh bế tắc do sự cân bằng quyền lực giữa hai thế lực, nhưng bây giờ tiếng nói của phe Hoàng gia là lớn hơn so với những người của phe quý tộc.

Thông thường, nhà vua sẽ đứng ra ngăn cản. Nhưng lần này ông ấy dường như không có ý định làm như thế, bởi vì lần này âm thanh phe Hoàng gia khá lớn.

Không ai sẽ đi ngăn cái tình huống có lợi cho mình. Có lẽ nhà vua muốn trút hết sự bất mãn từ trước tới nay với phe quý tộc của bản thân.

Thật giống như ông ấy đã uống phải một thứ thuốc độc ngọt ngào...

Dần dần, Gazef bắt đầu cảm thấy ý chí màu đen lạnh lẽo xuất hiện trong con mắt của phe Quý tộc.

Anh rùng mình một cái trong vô thức.

Cuộc tấn công của Đại ác ma Jaldabaoth chính là nguyên nhân bắt đầu tất cả mọi thứ.

Tại thời điểm đó, quyết định đứng ra của nhà vua được cho là cách tốt nhất. Nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy, chiến tuyến có thể đã bị phá vỡ và các mạo hiểm giả sẽ bị đánh tan. Nếu bị thiệt hại Blue Rose, Vương quốc sẽ rơi vào một tình trạng cực kỳ khó khăn.

Tuy nhiên, khi Gazef nhìn cảnh diễn ra trước mặt, anh không thể không tự hỏi rằng nếu lúc đó có phải họ nên dùng một thủ đoạn khác?

Nếu như thế lực hai phe cân bằng thì lần tổ chức hội nghị trong cung điện này sẽ như thế nào?

Mình không biết, nhưng ... ah, đúng vậy, nếu chúng ta thua trong cuộc chiến với Đế quốc thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, chống lại đến cùng? Hoặc là sẽ nói không? Phe Hoàng gia sẽ bị suy giảm đáng kể, trong khi đó phe Quý tộc sẽ đi lên. Chúng ta sẽ quay trở lại những ngày cả hai thế lực cân bằng nhau với nhau? Hoặc có thể sự cân bằng quyền lực giữa hai phe sẽ sụp đổ hoàn toàn và đất nước vỡ thành hai mảnh, bắt đầy cuộc nội chiến? Đó sẽ là tất cả phải không?

Anh không thích cảm giác này ... Tuy cảm giác rằng mặc dù đây là sự lựa chọn riêng của mình, nhưng lại giống như bị ai đó dẫn lối một cách khéo léo.

Chẳng lẽ nói...tất cả điều này đã được lên kế hoạch từ thời điểm mình gặp Gown-dono? Mình không muốn nghĩ như thế, tuy chỉ trò chuyện thời gian ngắn nhưng mình không có cảm thấy cảm giác này từ người ông ấy.

Xưng hô với kẻ địch vẫn còn dùng kính ngữ, rõ ràng là anh không có ác ý với Magic Caster Ainz Oowl Gown.

...Nếu vị kia có thể dùng hòa bình để chi phối ... ah, không được, không được, nếu tiếp tục suy nghĩ như thế này thì sẽ là bất trung.

"Tôi nghĩ giờ là lúc chúng ta dừng việc cãi vã vặt vãnh này lại."

Một giọng nam trầm tính vang lên- tất cả mọi người im lặng khi họ nhận ra được đó là giọng nói của ai.

Vốn đó là trách nhiệm của nhà vua nhưng giờ lại do những người khác đảm nhận. Gazef căn chặt môi.

Chiến thắng đó là ngọt ngào như mật ong ...

Anh không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, nhà vua sẽ quên mình trong vị ngọt đó? Vị vua mà Gazef rất tự hào sẽ biến mất? Anh không thể xóa đi những suy nghĩ như vậy từ tâm trí của mình.

"Bệ hạ, nếu như đế quốc đã quyết định xâm lược, vậy chúng ta cũng cần phải tự chuẩn bị."

"Marquis Raeven, đức vua một mình -"

Những lời nói của phe Quý tộc đang muốn nói đã bị Raeven đánh gãy.

"-còn xin chờ một chút. Nếu nói như vậy, thời điểm quân đội của đức vua bị đánh bại, ai biết Đế quốc sẽ tấn công nơi nào tiếp theo? Vì bảo vệ lãnh địa của mình, tôi sẽ dốc toàn lực hiệp trợ nhà vua. "

Sự trầm mặc xuất hiện.

Quân lính Vương quốc đều là những thị dân bình thường bị gọi đi nhập ngũ. Họ không thể nào so được với các kỵ sĩ của Đế quốc - những người đã được đào tạo một cách bài bản. Cách duy nhất để đánh bại binh sĩ có chất lượng khá tốt của Đế quốc là dùng một lượng quân áp đảo. Đó là cách của vài năm qua, nhưng nếu số quân lính họ tập hợp cũng không bằng bên Đế quốc, như vậy thì kết quả cuối cùng cũng không cần phải nói.

Sau khi nghe những lời Raeven, trong lòng các thành viên của phe Quý tộc hiện lên cảnh tượng các kỵ sĩ Đế quốc đang tàn phá đất đai của họ.

Người đầu tiên thể hiện muốn ủng hộ cho nhà vua là những nhà quý tộc nắm giữ đất ở giữa Vương đô và E-Rantel, tiếp theo là những quý tộc có mối quan hệ chặt chẽ với nhóm đầu tiên, và cuối cùng, tất cả các quý đều biểu thị sự đồng ý của họ.

"Được rồi. Như vậy, chúng ta sẽ trì hoãn câu trả lời của mình với Đế quốc, và tập hợp quân đội tại các vị trí cũ trước khi chúng ta trả lời họ. Đương nhiên, ta cũng sẽ đi tới. "

"Xin hãy cho con tham gia chiến trường, cha!"

Người la hét là hoàng tử Barbro, người đã chờ đợi lặng lẽ ở bên cạnh từ đầu đến giờ.

"...Không, không. Anh là người có khả năng thừa kế vương vị cao nhất, anh không cần làm điều này. Việc ở đó cứ giao cho em đi. "

Thái tử Barbro quay sang người đang nói chuyện, nhị hoàng tử Zanack. Câu trả lời Barbro rất ngắn gọn và dễ hiểu

"Không cần?!"

Câu trả lời mang theo đầy sự tức giận.

Đề nghị của Zanack cũng không có sai. Nhà vua đã tự mình đi đến chiến trường, nhưng nếu còn mang theo người con trai cả theo thì quá nguy hiểm. Barbro hiểu điều này, nhưng ngay cả như vậy, việc từ chối của anh đến từ sự hận thù với Zanack.

Nói thù hận một lần nữa bắt nguồn từ sự việc ác ma gây rối kia.

Trong khi sự kiện ác ma gây rối, Zanack đã tiến hành tuần tra ở Vương đô và giành được lời khen ngợi của người dân. Mà Barbro thì lại giấu mình bên trong cung điện không xuất hiện, và như vậy, số lượng quý tộc hỗ trợ Zanack đã tăng lên.

Nhìn sơ qua thì Zanack cũng không có vẻ gì giống một người anh hùng, nhưng có lẽ vì cái đó mà sự tương phản giữa ngoại hình và hành động dũng cảm của anh ta đã thu hút sự chú ý. Ngược lại, Barbro nhìn qua thì rất tốt, nhưng việc không hành động của anh tất nhiên sẽ để lại ấn tượng về một kẻ nhát gan. Để xóa đi những ấn tượng xấu này, Barbro muốn đi đến chiến trường để hiển thị rõ sự dũng cảm của mình.

Đệ nhất Vương tử Barbro giống như bề ngoài của gã, là một chiến binh tài năng. Đương nhiên so với Climb, người luôn luôn tập luyện không biết mệt mỏi và cũng là hộ vệ của công chúa Renner thì gã không sánh bằng được. Nhưng gã vẫn có thể được coi là chiến binh mạnh nhất trong Vương tộc. Với gã, việc Zanack, người chỉ cần vung vẩy thanh kiếm cũng mất đi thăng bằng, lại có thể được coi là một chiến binh xuất sắc hơn gã là một sự sỉ nhục mà gã không thể chịu đựng. Mặc dù Marquis Raeven đã từng nói:

"Một vị vua có kiếm thuật lợi hại thì để làm gì?" So về mặt trí tuệ thì Barbro không bằng Zanack, và như vậy, ở lĩnh vực mà gã am hiểu nhất, gã càng không muốn mình bị thua kém Zanack.

Nói như thế nào đi nữa, một khi rơi vào vòng tranh đấu vương vị, không thể nào đi đằng sau đối phương được.

Dạ dày Gazef cảm thấy quặn đau khi thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong Vương quốc.

Mặc dù anh muốn từ chức sau khi nhà vua thoái vị và chỉ phụ trách việc bảo vệ Ranpossa đệ tam, nhưng thực tế mà nói, có lẽ rất khó khăn để làm điều đó.

Ngoài ra, nó có lẽ sẽ là một sự thất bại trong anh nếu một người đầy tớ trung thành của nhà vua như anh mà lại không cứu vớt được một sinh mệnh có thể cứu được. Chưa nói đến việc nhà vua có định cho anh từ chức không.

Nếu có ai đó có thể thay thế anh, thì anh sẽ sẵn sàng trao vị trí của mình cho người đó. Tuy nhiên, những người như vậy anh không có chút manh mối nào. Có một người có thể tranh tài cùng với Gazef, nhưng người đó chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý để trở thành Tướng quân.

Kế hoạch trong tương lai của Brain là gì? Liệu cậu ta có ý kiến gì không?

Mặc dù Brain đã trở thành cấp dưới trực tiếp của công chúa Renner, thế nhưng Gazef đã có một linh cảm rằng anh ta sẽ sớm rời đi. Nếu Brain đột nhiên biến mất, có lẽ là anh ta đang đi trau dồi kiếm thuật của mình. Là một người đàn ông bị ràng buộc với cung điện, Gazef không thể không ngưỡng mộ phong cách sống đó.

Anh nhớ lại kiếm thuật sắc bén của Brain.

Sau khi sự việc ác ma gây rối, Gazef và Brain đã so tài với nhau.

Mặc dù Gazef đã chiến thắng trong trận đấu không có luật lệ đó, nhưng anh có thể cảm thấy những ngọn gió từ những màn vẩy đao của Brain lướt qua mái tóc mình. Từ đó anh liền có thể cảm nhận được Brain đã nỗ lực đến nhường nào.

Chỉ sợ không quá mấy năm nữa, Brain có thể mạnh hơn cả mình.

Nếu Brain đồng ý thay thế mình, mình muốn tập trung sức lực của mình vào việc đào tạo các thế hệ tiếp theo, vì vậy Vương quốc mới có những chiến binh ưu tú trong tương lai.

"Thần chắc chắn đồng ý!"

Giọng Marquis Bowlrob làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Gazef. Bây giờ không phải là thời gian để lo lắng về tương lai xa xôi.

"Nếu người cho phép, thần sẽ sẵn sàng đóng góp quân đội mạnh nhất của thần để bảo vệ và cống hiến hết mình vì người. Người nghĩ gì về điều đó, Đức vua yêu quí của thần?"

"UMU. Tướng quân, còn ngươi thì sao."

Ông ta không thể giả vờ rằng ông ta không nghe thấy nó. Đó sẽ là một lời nói dối. Gazef làm bộ chăm chú suy nghĩ, trong khi phớt đi động tác co giật đôi lông mày của Reaven.

Đó có thể là gợi ý Bowlrob, người hỗ trợ Barbro trở thành vị vua kế tiếp, cho Barbro để chiến đấu ở phía trước. Tuy nhiên, Gazef không có bằng chứng về điều này, vì vậy chỉ có anh chỉ có một câu trả lời

"Tất cả đều làm theo ý của người."

Nhà vua gật đầu thật sâu, và Gazef nhất thời cảm thấy một cảm giác tội lỗi.

"Vậy à ... được rồi... như vậy ta sẽ cho con đi cùng."

"Vâng thưa cha! Hãy để con chặt đầu tên Hoàng đế giả cho người xem, Cha! "

Trong khi nghe câu trả lời nhiệt tình của Barbro, Gazef chỉ có thể hy vọng rằng việc sắp chuẩn bị xảy ra sẽ thổi bay những đám mây bất an trong lòng anh đi.

♦♦♦

Trong Lục đại quý tộc, khả năng chính trị Marquis Raeven là không ai sánh kịp, vì vậy người ta đều cho rằng nơi làm việc mà ông thể hiện khả năng của bản thân sẽ rất trang nghiêm.Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy. Nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi cách mệnh lệnh quyết định tương lai của Vương quốc lại được soạn thảo trong một nơi chật hẹp khiêm tốn như này.

Vách tường của căn phòng được lấp đầy những kệ sách, và những cuốn sách và những cuộn giấy được sắp xếp gọn gàng trong một cách như đang ám chỉ tính cách chủ sở hữu của họ. Tuy nhiên, không phải việc chứa những thứ đó làm căn phòng trông có vẻ rất nhỏ, mặc dù nó là một phần của lý do.

Lý do lớn nhất thì không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.

Nhà Raeven của được xây dựng bằng gạch vữa. Các ngôi nhà quý tộc khác cũng được xây dựng như vậy, và căn phòng của Raeven cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, ở bên trong vách tường là những miếng đồng, chúng bao quanh cả căn phòng.

Đây là phương pháp gây trở ngại cho việc dùng phép thuật để nghe trộm, giám sát hoặc tìm tòi mục tiêu.

Căn phòng không có cửa sổ sẽ làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, thế nhưng sau khi cân nhắc đến vấn đề chi phí-hiệu quả thì cũng chỉ có thể vì lợi ích mà chịu đựng một chút.

Sau khi trở về từ Cung điện Valencia, Raeven đã đi thẳng đến căn phòng có khả năng chống chống lại ma thuật này. Ông bước đến và thả cái cơ thể không còn sức lực xuống cái ghế đối điện với bàn làm việc chất đầy văn thư.

Sau đó, ông dùng tay che mặt. Lúc này ông không giống như một Đại quý tộc chỉ huy quyền lực và đặc quyền vô địch ở Vương quốc. Thay vào đó, ông ta trông giống như một người đàn ông trung niên trông có vẻ mệt mỏi và kiệt sức bởi sức nặng của trách nhiệm và căng thẳng.

Ông dùng tay vuốt mái tóc vàng rủ xuống mặt lên, sau đó nghiêng khuôn mặt méo mó.

Sau khi hít một hơi thật sâu, những căng thẳng trong buổi triệu tập được tích lũy và chứa đầy trái tim của ông ấy hóa thành sự tức giận. Trong khoảnh khắc đó, nó đã vượt quá điểm giới hạn của ông, và vỡ ra như một vụ nổ.

"Thật là một đám cực kỳ, cực kỳ đần độn."

Không ai hiểu những gì đã xảy ra. Không, nếu một người nào đó đã hiểu và đã lợi dụng tình hình, thì người đó cũng phải là một chiến lược gia bậc thầy.

Ngay bây giờ, Vương quốc đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm.

Bởi vì sự de dọa của Đế quốc thường dẫn đến về nghiêm trọng như tích trữ lương thực, và sau đó các vấn đề khác dần dần hiện ra. Lý do duy nhất khiến cho ở Vương quốc không xuất hiện kẽ hỡ là do trong lòng các quý tộc đang cảm thấy rằng "chúng ta chỉ cần cầm cự đến khi phe kia bị sụp đổ".

Những binh sĩ chuyên nghiệp bên Đế quốc được gọi là kỵ sĩ, nhưng Vương quốc không có chức hàm kiểu vậy trong quân ngũ của họ. Để chống lại cuộc xâm lược của Đế quốc, họ cần phải triệu tập nông dân để gây dựng đội quân. Và tất nhiên, điều này có nghĩa là các ngôi làng sẽ xuất hiện thời kì thiếu nguồn nhân lực.

Nắm được điều đó, thời điểm Đế chế sẽ xâm nhập vào Vương quốc sẽ là mùa thu cũng chính là mùa thu hoạch, thời điểm Vương quốc sẽ cần nhân lực nhất.

Trong mùa bận rộn nhất của một làng quê thuần nông, tác động của những thanh niên trai tráng - những nguồn lao động quan trọng nhất - thì không cần phải nói.

Tất nhiên, nếu không triệu tập được nhiều nông dân thì sẽ thế nào, tuy rằng chưa ai nghĩ tới cái đó nhưng khi đối mặt với quân đội của Đế quốc, những người được đào tạo và vũ trang đầy đủ hơn hẳn, Vương quốc không thể chiến tranh nếu như không triệu tập được một số lượng gấp mấy lần bên kia.

Thực tế đã có một lần, do không trưng được nhiều binh nên Vương quốc đã phải nhận lấy tổn thất to lớn. May mắn thay, những pha phản công do Gazef khởi xướng đã thành công, giết chết hai trong Bốn Kỵ sĩ nguyên bản và lấy mỗi bên có thắng có bại, chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế là quốc lực của Vương quốc đã giảm xuống, mất đi nhiều người dân, Vương quốc đã đi ra ở phía bên thua của phương trình.

Và ngay cả trong những trường hợp đó...

"Lũ phản bội rác rưởi! Màn tranh giành quyền lực ngu ngốc! Những kẻ ngốc, chiến đấu trên một chỗ ngồi ngu ngốc! "

Marquis Volumlash, một trong Lục đại quý tộc, đã phản bội quốc Anh bằng cách bán các thông tin của hắn nắm giữ cho đế quốc. Các quý tộc đã chia thành hai phe và đấu đá quyền lực. Cả hai hoàng tử thì nhìn chằm chằm vào quyền thừa kế vương vị.

Marquis Raeven đập liên tục vào mặt bàn, trút cơn giận của mình ra.

"Nhà vua cũng thật là! Ông ta không phải là kẻ ngốc và không bị quyền lực mê hoặc, nhưng ông ta chưa nghĩ đến tất cả! Nếu ông ta không nhanh chóng thoái vị thì cuộc đấu tranh quyền lực sẽ được nâng lên tầm cao mới! Công chúa Renner đã cho ông một cơ hội tốt bằng cách tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phe Hoàng gia, vì vậy ông ta nên nhân cơ hội này nhanh chóng chuyển giao quyền lực mới đúng! "

Trong việc ác ma gây rối, một trong những người đề xuất phương án nhà vua tự mình xuất trận là công chúa Renner.

Do đó, ảnh hưởng của phe Hoàng gia đã tăng lên rất nhiều, và họ hẳn đã có thể đưa Hoàng tử Zanack trên ngai vàng ngay lúc đó nếu họ muốn. Tuy nhiên-

"Bởi vì ông ta thương hại con trai cả của mình, kết quả mọi chuyện lại thành ra như này. Không phải là tôi không hiểu cảm xúc đó, nhưng không ai nghĩ về cái gì mới là thứ quan trọng nhất cả! Không ai cả! "

Nói đúng ra, đây không phải là sự thật. Có những người ở Vương quốc đã nghĩ về tương lai và những gì là quan trọng đối với đất nước. Vấn đề là tất cả trong số họ đã ở trong phe của Raeven.

Ông không nên tập trung tất cả họ dưới cánh của mình. Thay vào đó, ông nên cẩn thận gài họ vào các phe phái khác và để họ ảnh hưởng những nhà lãnh đạo của những phe đó từ bên trong. Tuy nhiên, ông không hối hận về những lựa chọn của ông trong quá khứ mà mấy kẻ không có đầu óc trong những phe phái khác đã làm ông ta đau đầu.

"Bọn chúng đéo có não gì cả!"

Raeven gào hét lên trong sự thất vọng với những kẻ quý tộc chỉ nhìn thấy miếng mồi trước mắt, trí tuệ không khác gì lũ Golbin.

"-Thế nhưng, nên làm gì giờ? Hãy suy nghĩ, Raeven, suy nghĩ đi! "

Raeven một mặt điều hòa hô hấp một mặt thì buồn phiền

Ông đã phải suy nghĩ làm thế nào để có thể bảo toàn Vương quốc, ngay cả khi đối mặt với những nguy hiểm phía trước.

"Đầu tiên, cuộc chiến này với Đế quốc là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt nếu tên Ainz Ooal Gown đó có sức mạnh to lớn. Trước khi bắt đầu lập kế hoạch chiến lược, mình nên bắt đầu bằng cách giả sử hắn ta có thể gây ra trên 10000 thương vong cho bên mình. Cùng lúc đó, tôi sẽ thúc đẩy cho việc lập hoàng tử cho đời vua kế tiếp... cái này có chút khó khăn? "

Raeven nói những ý nghĩ trong lòng ra trong khi ông tổ chức tư duy của bản thân. Thành thật mà nói, ông muốn chia sẻ vấn đề này với một ai đó và thảo luận với họ.

Đó là lý do tại sao Raeven hỗ trợ Hoàng tử Zanack. Nhị Hoàng tử là đồng minh duy nhất của ông trong Vương tộc-mặc dù gần nhất đã tăng thêm một người khác, công chúa Renner. Cả hai đều hiểu rõ sự nguy hiểm hiện nay mà con dân Vương quốc phải đối mặt, và ông coi cô ấy như một đồng đội và cùng nhau cân nhắc những hành động vì người đân trong tương lại.

Nếu chỉ có anh ta có thể ngồi lên ngai vàng, gánh nặng trên vai cũng có thể giảm đi.

"...Hứa hẹn chức vụ Tể tướng cho mình, cái kia chắc cũng không phải nói đùa. Mặc dù gánh nặng trên vai chưa buông bỏ xuống được, nhưng ít nhất nó sẽ cải thiện tình trạng của Quốc Anh. "

Mục tiêu hiện tại của Raeven là đưa Hoàng tử Zanack lên ngai vàng. Nếu ông thất bại, đất nước có lẽ sẽ tiến thêm một bước về phía đống đổ nát.

"Với sự giúp đỡ công chúa Renner, công việc của mình sẽ được dễ dàng hơn trước kia một tí."

Raeven thở dài nặng nề khi ông nói suy nghĩ của chính ông và kế hoạch tương lai ra khỏi miệng.

Cho dù là Reaven cũng đã từng có lúc muốn buông bỏ mọi thứ và bỏ đi

Đôi khi, lo lắng quá mức đã làm cho ông muốn chiêm ngưỡng cảnh tự tay ông phá hủy Vương Quốc, hơn nữa tư tưởng đặc biệt đó không chỉ xuất hiện một lần hai lần.

Nó giống như việc ông đã cố gắng để xây dựng một lâu đài cát, xung quanh thì có đầy sự phá rồi và lời trách móc. Ở dưới tình huống như vậy, đôi khi ông cảm thấy muốn phá hủy tòa lâu đài cát đó. Tuy nhiên, ông đã có lý do để bỏ qua những xung động phá hoại đó và tiếp tục cố gắng.

Thịch thịch

Có một tiếng gõ cửa vang lên.

Âm thanh gõ cửa truyền đến từ một vị trí thấp hơn vị trí gõ cửa bình thường. Trong giây lát, Raeven làm ra một khuôn mặt không giống lúc thường gì cả. Phải nói sao về khuôn mặt tan chảy của ông ấy nhỉ: đuôi mắt cụp xuống, và thậm chí khóe miệng cũng làm ra vẻ thoải mái nấy.

"Ồ, không ổn. Mình không thể làm một khuôn mặt như thế này ".

Raeven nhẹ vỗ khuôn mặt của ông, vì ý chí của ông không đủ để khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi làm chải chuốt xong mái tóc bù xù của mình, ông quay sang cánh cửa kim loại và nói một giọng đủ lớn để người ở phía bên kia có thể nghe thấy. Mặc dù giọng nói của ông khá lớn và trong lời nói đó còn chứa đựng một sự dịu dàng đáng ngạc nhiên, đó đủ để chỉ ra rằng ông không tức giận.

"Vào đi."

Tốc độ của việc mở cửa cho thấy nhân vật bên kia đang chờ mong khoảng khắc này thế nào.

Ở phía bên kia của cánh cửa là một cậu bé.

Một màu đỏ ửng được nhìn thấy trên da nhợt nhạt của khuôn mặt ngây thơ của cậu bé. Đứa nhoc đó khoảng chừng năm tuổi, nó chạy đùng đùng trong gian phòng và dừng lại ở trước đầu gối Reaven.

"Ở trong nhà thì chạy cái gì, thật không ra thể thống gì."

Một giọng nữ theo sau cậu bé.

Cô là một người phụ nữ với một khuôn mặt xinh đẹp nhưng nó lại vẻ ảm đạm che phủ. Cô không có vẻ là một người phụ nữ hạnh phúc. Quần áo của cô đã được may rất tinh tế, nhưng màu sắc thiên về màu tối.

Người phụ nữ cúi đầu thi lễ với Raeven, và sau đó cô mỉm cười.

Với một chút bối rối, Raeven cũng nở nụ cười.

Thời gian gần đây, vợ ông đã bắt đầu mỉm cười .

Raeven không thể không nhớ lại những ngày đó.

Khi còn là một người đàn ông trẻ tuổi, những tham vọng tràn đầy trong trái tim của ông. Đó là dấu hiệu của tuổi trẻ. Và mục tiêu tham vọng của ông là - vương vị.

Vương vị là một giấc mơ bất kính.

Tuổi trẻ Marquis Raeven, tràn đầy niềm tin vào khả năng của mình, ông cảm thấy rằng ông không có mục tiêu nào khác xứng đáng với cuộc đời ông hơn mục tiêu vương vị. Hướng tới mục tiêu đó, ông đã từng làm việc một cách lặng lẽ, mở rộng ảnh hưởng, tích lũy của cải, mở rộng quan hệ, nghiền nát kẻ địch của mình.

Lấy vợ chẳng khác gì một phần trong kế hoạch của ông. Chỉ cần có thể bán cái địa vị hầu tước phu nhân với một cái giá cao, ông không quan tâm người đó là loại phụ nữ gì. Hóa ra cô ta là một người đẹp, người phụ nữ trầm tính nhưng Raeven không quan tâm. Sau cùng, giữ gìn mối quan hệ với gia đình vợ mới là điều quan trọng nhất.

Cuộc sống gia đình của họ thật bình thường.

Không, đó chỉ là cách Raeven cảm thấy nó. Ông chăm sóc cho người phụ nữ ông kết hôn như một công cụ, tình yêu không tồn tại giữa họ .

Nhưng số phận là vô thường, một điều nhỏ bé thực sự đã làm thay đổi Raeven.

Ông quay lại nhìn cậu bé trước mặt.

Điều đầu tiên ông nghĩ khi biết mình đã có một con trai là ông đã có một công cụ khác để sử dụng. Tuy nhiên, khi cậu bé mới sinh nắm chặt ngón tay của mình với bàn tay nhỏ bé của nó, ông cảm thấy một cái gì đó đã vỡ bên trong ông.

Đây là con trai của ông, mà dường như nó càng giống một con khỉ hơn là một con người. Ông chắc chắn đã không nghĩ rằng nó là đáng yêu. Tuy nhiên, khi ông cảm thấy sự ấm áp đó tỏa ra từ ngón tay của mình, tất cả mọi thứ khác dường như mờ dần đi.

Ai quan tâm về cái vương vị rác rưởi đó chứ?

Người đàn ông được thúc đẩy bởi tham vọng trong lòng không biết đã chết đi từ lúc nào.

Sau đó, khi Raeven mỉm cười cảm ơn người vợ vừa mới sinh con cho con trai của mình, anh còn nhớ rất rõ những biểu hiện trên khuôn mặt của cô, mà là một sự vui vẻ, ngay cả khi anh ta sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Anh nhớ rằng nó dường như đang hỏi "Người này là ai?"

Vào thời điểm đó, vợ ông đã nghĩ rằng đây chỉ là thay đổi trong chốc lát của ông khi có một người thừa kế. Tuy nhiên, Raeven vẫn tiếp tục thay đổi sau này, và điều đó làm người vợ của ông ngạc nhiên và tự hỏi điều gì đã xảy ra với ông vậy

Trong phần kết thúc, khi vợ ông xem xét người chồng trước và sau khi thay đổi, cô đi đến kết luận rằng cô thích Raeven mới, và thái độ của cô biến chuyển tốt hơn. Sau cùng, hai người họ đã trở thành một cặp vợ chồng bình thường.

Raeven cúi xuống và nâng đứa con trai đang cố gắng bò lên lòng anh lên

Cậu bé ú ớ trong vui sướng khi cậu được đặt trên đùi của Raeven. Ông có thể cảm thấy hơi nóng của cơ thể của cậu nhóc truyên đến thông qua bộ quần áo, và trọng lượng quen thuộc làm người ta cảm thấy thoải mái. Một ấm áp, yên tĩnh không ngừng tỏa ra từ trong lòng ông.

Bây giờ, Raeven chỉ có một mục tiêu.

'Tôi muốn để lại một lãnh địa truyền cho con trai của tôi.'

Đó là một mục tiêu mà bất kỳ người cha cao quý sẽ làm.

Raeven nhìn nồng nhiệt với cậu bé trên chân của mình, và nói chuyện với anh ta.

"Chuyện là gì-chu? RII-tan? Chuchu ~ "

Chỉ có hai người trên thế giới có thể nhìn thấy một Đại quý tộc chu miệng và phát ra âm thanh líu lo "~ chu".

Một trong số đó chính là cậu bé đang ú ớ trong vui sướng.

"...Anh yêu, dùng ngôn ngữ trẻ con nói chuyện với con, anh sẽ làm ảnh hưởng tới việc học ngôn ngữ của nó mất."

"Hừm! Thật vô vị, đó là không hơn gì một tin đồn vô căn cứ."

Mặc dù miệng nói như vậy, bên trong Raeven cũng cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự giáo dục của con trai mình.

Vì đó là con trai của ông, đó có nghĩa là nó phải có một số tài năng. Hay đúng hơn, việc cậu nhóc có tài năng hay không không quan trọng, nhưng đối với bậc cha mẹ, họ có một nghĩa vụ để khám phá hoặc trau dồi khả năng của con em mình. Như vậy, là một ảnh hưởng xấu về cậu nhóc là điều không tưởng. Tuy nhiên, ông sẽ không từ bỏ cái nick name con vật cưng dành cho nó.

Tình yêu là người thầy tốt nhất.

"Đúng không, RII-tan? Có chuyện gì vậy? Nhóc muốn nói với Papa cái gì? "

Raeven không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt một bên của người vợ và hỏi lại lần nữa.

"Ehehehe, cái kia~"

Cậu nhóc trông như muốn chia sẻ một bí mật, nó dùng ngón tay trắng hồng đưa lên miệng. Nhìn thấy hành động kia, khóe mắt Raeven từ từ dãn ra, và ông đã làm một khuôn mặt mà người ta sẽ không bao giờ mong đợi từ người đàn ông được gọi là một con rắn độc.

"Cái gì? Con có thể cho Papa ~ n? Uwah ~ là cái gì đây? "

"Cơm tối hôm nay ~"

"Mm, mm!"

"Đó là món ăn yêu thích của Papa!"

"Ừm! Papa ~ rất hạnh phúc! Có gì cho bữa tối nay? "

"Đó là cá Garba nướng."

"Thật không- chuyện gì vậy? RII-tan? "

Raeven thấy vẻ không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của con trai mình, ông cuống quít hỏi dò.

"Chà có lẽ cần có một người phiên dịch thứ ngôn ngữ này."

Một tia chớp xẹt giống như xẹt qua phía sau lưng Reaven.

"Là nay ~ chu er là như vậy sao? là lỗi của Papa ~ n. Xin hãy tha thứ cho ta. RII-tan, con muốn nói gì cho ta phải không? "

Raeven nhìn người vợ với đôi lông mày nhíu lại, cô không biết phải làm gì liền dùng tay che mặt lại.

"RII-tan, tại sao con không nói với Papa ~ n?"

Với một từ hmph khó chịu, cậu bé hất đầu sang một bên. Hành động nhỏ đã có một tác động lớn trên Raeven. Với khuôn mặt đầy tuyệt vọng, ông trông giống như ông vừa được lệnh phải tự tử.

"Ta thực sự xin lỗi, RII-tan, Papa ~ n là một người ngu ngốc và quên tất cả mọi thứ, con có thể cho ta biết không?"

Con trai của ông liếc nhìn ông ấy từ khóe mắt của mình. Dường như cậu nhóc không sẵn sàng để thực hiện một quyết định nào.

"Không nói Papa ~ n? Papa ~ n sẽ khóc ~ "

"Cái kia - cái kia là món cá yêu thích của Papa ~"

"Có đúng không? Papa thật hạnh phúc khi nghe điều đó! "

Raeven không thể không hôn đôi má hồng của con trai mình. Bởi vì nó hơi ngứa làm cậu bé nở một nụ cười ngây thơ.

"Được rồi, chúng ta đi ăn tối thôi!"

"-Em không nghĩ rằng nó đã chuẩn bị xong."

"-Cái gì."

Một biểu hiện khó chịu lan truyền trên mặt của Raeven, giống ông bị một chậu nước lạnh đã được đổ trên đầu. Mặc dù rất dễ dàng để làm các bếp phải nhanh lên, nhưng họ vẫn cần phải làm theo các bước thích hợp để làm công việc của họ, và những bước phải được thực hiện với thời gian cụ thể. Như vậy, nếu chỉ vì sự ích kỷ mà phá vỡ thói quen của họ, thức ăn sẽ không đạt đến được độ tốt nhất.

Vì lẽ đó, ngay cả khi ông không thoải mái khi phải chờ đợi, Raeven cũng không ra bất kì mệnh lệnh nào hết. Nó cũng là vì ông muốn con trai của mình để có những bữa ăn tốt nhất có thể.

"Được rồi, cha của con cần phải làm việc. Đi nào."

"Vâng ~"

Raeven không thể giấu được sự chán nản ông cảm thấy khi nghe trả lời sống động của con trai mình.

"Koff! Chờ chút, khụ khụ, công việc đã xong rồi. "

"Có thật không?"

"Hừm yên tâm đi. Công việc thật sự đã kết thúc. "

"... Thật vậy sao? Đem công việc dồn đến ngày hôm sau là không được đâu. "

"..."

Ngay cả khi người vợ dùng ánh mắt lạnh lùng vào mình, Raeven vẫn sẽ không để cho con trai của mình đi. Ông ôm lấy cậu bé thật chặt, và thở dài khi cảm thấy sức nóng từ cơ thể nóng bỏng của con trai mình truyền vào người ông.

"... Vốn nó đã đi vào ngõ cụt rồi" anh lẩm bẩm. "Dù sao nó cũng không phải là việc cần hoàn thành ngay hôm nay."

Đây không phải là một cái cớ. Anh ta không có bất cứ sự tình khẩn cần cần giải quyết ngay cả.

Vợ ông gật đầu xác nhận.

"Em hiểu, nhưng là ... có vẻ như thực sự phiền hà."

"Đó là những gì anh nói. Anh không cần tay chân, chỉ cần cái đầu là đủ rồi. "

"thế về em trai của em?"

"Nó rất tài năng, nhưng không phải nó đã rất bận rộn với lãnh địa của gia đình em sao, vì nó, anh không thể gọi nó đến được, phải không? Em có biết bất kỳ ai khác có thể tin cậy được không? "

Raeven đã hỏi câu hỏi này nhiều lần, và vợ của ông đã cho những câu trả lời giống nhau; không có một người quý tộc có thể đối phó với những vấn đề như anh có thể .

Sự thật là nếu ai đó là như thế, cuộc sống của ông sẽ không vất vả như bây giờ. Cuối cùng, tất cả những gì ông có thể làm là tìm trong những người dân thường.

Nếu đây là một nơi như Đế quốc, nơi có một hệ thống tập trung của giáo dục chiếm vị trí chủ đạo, thì sẽ tốt hơn, nhưng ở Vương quốc, tìm kiếm tài năng bị che đi giống như mò kim đáy bể. Tất cả những gì anh có thể làm là lắng nghe những tin đồn về nhân tài và đi chiêu mộ họ.

Làm vậy thì rốt cuộc cần tố bao nhiêu thời gian và công sức, Reaven có chút nản lòng. Tại thời điểm này, con trai của ông đã cho một ý tưởng hay.

"Papa ~ n, con muốn giúp papa làm việc ~"

"Uwah ~ RII-tan, cảm ơn con rất nhiều! Ba yêu ~ chu con nhất ! "

Raeven không ngừng hôn đứa con trai đáng yêu của mình. Đây là không có nghi ngờ thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời của ông.

Ông có thể quên những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày của mình và để tận hưởng thời gian an bình này.

Ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình, tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này, Raeven tuyên bố trong trái tim của mình.w

Phần 2

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Đế quốc tuyên chiến, và giờ là mùa đông.

Mọi ngôi làng thuộc Vương quốc, phần lớn công việc bên ngoài đã được hoàn thành, số người đi ra ngoài cũng giảm đi. Số lượng những kẻ gan dạ dám bước chân ra ngoài ngày một giảm dần. Ngay cả những mạo hiểm giả, những "con ong" chăm chỉ làm việc quanh năm suốt tháng bất kể ngày đêm, cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù vẫn có những con quái vật xuất hiện trong làng và những yêu cầu đột ngột, nhưng chẳng có gì nhiều nhặn để làm. Khám phá những di tích bí ấn hay xung quanh biên giới vào thời điểm này thì khá nguy hiểm. Bởi vậy, họ coi đây như một dịp hiếm có để nghỉ ngơi thư giãn, tập luyện nâng cao sức hay bắt đầu một nghề tay trái.

Có thể nói, Thành phố pháo đài E-Rantel đã thay đổi hoàn toàn. Nó tràn đầy sức sống và đầy năng động.

Nó vẫn huyên náo, nhưng lại khác biệt với các thành phố khác. Ở đây không có hoạt động tạo ra năng lượng cho cuộc sống thường ngày.

Nguồn năng lượng đến từ khu vực ngoài cùng của Pháo đài.

Đám người tụ tập ở đây ăn mặc rất , và có vẻ như là nông dân. Số lượng những người ở đây khiến người ta kinh ngạc ― gần 250 000.

Đương nhiên, dân số ở E-Rantel không đông đến vậy.

Sự thật thì E-Rantel nằm giữa ba quốc gia, với con người, tiền bạc, và dòng chảy vật chất khổng lồ. Có thể nói, nó là một thành phố lớn.

Tuy nhiên, nếu chỉ vậy thì chẳng có lý nào có tới 250 000 người đang ở đây.

Nếu vậy, tại sao lại có đông người ở nơi đây?

Câu trả lời là do một nhóm những thanh niên trai tráng trẻ tuổi.

Tay nắm những thanh giáo không lưỡi chẳng khác gì những cây gậy, một loạt những người lao lên và đâm những con bù nhìn được làm từ gỗ và rơm, khoác trên người những con bù nhìn là những bộ áo giáp đã rỉ sét với những chiếc khiên.

Đây là một buổi huấn luyện chiến đấu. Tất cả mọi người tập trung ở đây ― 250000 công dân của Vương quốc ― đã nhập ngũ, chiến đấu chống lại Đế quốc.

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ có một số ít tập trung vào buổi huấn luyện . Đa phần họ đều đang lo sợ bởi sự đáng sợ và khắc nghiệt trên chiến trường sắp tới, lý do duy nhất họ tập luyện chỉ vì nghĩ rằng nếu không tập luyện thì họ sẽ một đi không trở lại.

Cuộc chiến với Đế quốc diễn ra hàng năm. Vì thế mà khá nhiều người không có ý chí chiến đấu. Người thì nằm ở bên thềm đá tránh làm người khác chú ý, người thì trò chuyện về nỗi thất vọng của mình với người bên cạnh, hay người thì ngồi xổm và ôm lấy đầu gối,v.v...

Đối với những người lớn tuổi bị ép buộc, họ thường như vậy.

Họ chẳng có chút chiến khí nào cả và tất cả những gì họ muốn là được trở về ngôi nhà đầm ấm, với gia đình, với người thân của họ.

Đây là bộ mặt thật của Quân đội Vương quốc. Đầu tiên, chúng bắt họ tập trung thành vòng tròn bằng vũ lực. Chúng bảo họ phải liều mạng chiến đấu nơi chiến trường đẫm máu mà họ chẳng được hưởng chút lợi lộc gì. Ngay cả khi họ có may mắn sống sót trở về, họ sẽ bỏ lỡ mùa vụ mà chẳng còn cái ăn, tất cả chẳng khác nào chặn mọi đường sống của họ, khiến điều kiện sống của họ càng trở nên khó khă.

Cái đó chẳng khác gì đưa họ vào chỗ chết cả

Những chiếc xe ngựa đi xuyên qua những tên lính. Phía sau của chúng được chất đầy thực phẩm.

Nói một cách logic, muốn tìm một thành phố làm nơi trú cho 3% dân số Vương quốc và nuôi sống 3% đó là rất khó khăn. Tuy nhiên, E-Rantel chính là tiền tuyến trong cuộc chiến với Đế quốc, và nó đã được thiết kế từ trước để có thể chứa binh lính Vương quốc.

Bởi vì Vương quốc đã xảy ra chiến tranh nhiều lần với Đế quốc, thành phố cũng được phát triển một cách tương xứng nên nó có thể chứa 250 000 người một cách dễ dàng. Những nhà kho nơi đây vô cùng to và rộng lớn,và có thể là những tòa nhà to nhất thành phố.

Những nguồn dự trữ không chỉ có sẵn trong những cái kho mà còn được đưa đến bởi những chiếc xe.

Những người mặ mày ủ rũ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn vào những chiếc xe ngựa. Nó giống như ánh mắt khi nhìn thấy Tử thần đang chậm rãi nhích đến gần mình.

Tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một cuộc vận chuyện lương thực lớn.

Điều đó có nghĩa cuộc chiến tranh thực sự với Đế quốc sắp đến lúc bắt đầu.

♦ ♦ ♦

Khu vực trong cùng của ba lớp tường thành E-Rantel

Ở trung tâm thành phố là ngôi biệt thự của thị trưởng E-Rantel, Panasolei Guruze Dale Rettenmaier. Mặc dù nó là một ngôi nhà sang trọng xứng với người lãnh đạo của thành phố, nó vẫn chẳng thể nào sánh nổi với ngôi nhà bên cạnh.

Ngôi nhà ấy mới là thứ tuyệt đẹp và gây ấn tượng nhất thành phố ― biệt thự VIP. Bình thường thì nó được niêm phong lại, và chỉ được mở ra khi những người thuộc Hoàng tộc đến.

Và giờ, ở một căn phòng thuộc biệt thự VIP , một vài người đang vây quanh vua Ranpossa đệ tam và các Đại quý tộc.

Gazef đứng lặng im bên cạnh nhà vua, người đang ngồi trên ngai vàng.

Các nhà quý tộc vây quanh một chiếc bàn lớn được đặt giữa căn phòng, và chăm chú nhìn vào tấm bản đồ được trải sẵn trên mặt bàn. Xung quanh tấm bản đồ là vô số các tài liệu nằm rải rác, những cuộn giấy đã ngả vàng, những báo cáo do thám đối phương, những tài liệu trận chiến trong quá khứ, các báo cáo những loài quái vật xuất hiện,..v...v.... Tuy rằng đằng sau có người hầu cầm ấm nước nhưng ở trong đó chiếc ấm cũng không còn nhiều nước nữa.

Những điều này đều nói rõ rằng việc tranh luận trong căn phòng này đã gay gắt đến mức độ nào.

Trên thực tế, các Đại quý tộc, những người có phẩm vị được tích lũy qua dòng lịch sử, đều lộ ra vẻ mặt uể oải. Quân đội càng lớn, thì càng nhiều vấn đề hậu cần cần được thảo luận, và quyết định xem điều nào nên làm. Tuy rằng mấy vấn đề căn bản có thể trực tiếp ném cho người dưới giải quyết, nhưng họ phải phối hợp các vấn đề của các quý tộc trong phe phái cá nhân của họ.

Với niềm tự hào quý tộc chảy trong huyết quản, họ không thể làm ra vẻ khó chịu, và khối lượng công việc của họ cũng tăng lên.

Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của quá khứ.

Marquis Raeven, người bình tĩnh nhất trong căn phòng, phát biểu.

Sự thật thì, chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với ông khi thường xuyên đàm phán giải quyết mâu thuẫn với nobles trước đây. Tuy ông ấy thường bị so sánh với con dơi, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thông minh tài trí của ông. Những vấn đề vượt qua sự đàm phán phe phái, nếu do ông ấy đứng ra chủ trì, thì cuộc họp sẽ nhanh chóng được giải quyết.

"Mọi người làm việc vất vả rồi. Như vậy, chúng ta cũng coi như hoàn thành công việc chuẩn bị trước kỳ hạn rồi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận về cuộc chiến tranh sắp tới với Đế quốc"

Reaven nhìn lướt qua những người than gia. Ông cầm lấy tờ giấy da dê theo một cách mà tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy.

"Đây là một lá thư được Đế quốc gửi tới vài ngày trước. Nó đề nghị địa điểm chiến trường. "

Bởi vì chiến trường luôn luôn bị xác chết bao trùm, vùng đất đó sẽ bị nguyền rủa, và nó sẽ trở thành một vùng sản sinh ra các undead. Vì vậy, là cùng một chủng loài, nên loài người sẽ chỉ định địa điểm cụ thể cho cuộc chiến tranh của họ. Một khi cả hai bên đồng ý , họ có thể chiến đấu phân thắng bại trên chiến trường, một nơi không làm ảnh hưởng đến hai nước.

Tất nhiên, không phải tất cả các cuộc chiến đều như thế. Hay đúng hơn, rất hiếm khi chiến tranh được tổ chức theo cách đó. Vì đây chỉ là cuộc chiến giữa Đế quốc và Vương quốc, nên trong vài năm qua, họ đã chiến đấu trên chiến trường được chỉ định sẵn.

Thậm chí nếu họ có chiếm được những mảnh đất mới, những sẽ rắc rối hơn nếu undead thường xuyên xuất hiện ở đó, và cho dù có bảo vệ được lãnh thổ khỏi bàn tay những kẻ xâm lược, thì nó cũng chả có ý nghĩa gì nếu vùng đất bị nguyền rủa. Vì vậy cả hai bên cùng nhất trí ý kiến và đưa ra hiệp định này.

Vì lý do đó, một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ một nơi nào đó khi nghe Raeven công bố lá thư. Bởi vì phương thức tiến hành năm này giống như năm ngoái nên Các quý tộc cảm thấy rằng cuộc chiến lần này sẽ là tương tự như những cuộc chiến trước.

"Nếu vậy thì, chiến trường sẽ là―"

"Đừng thừa nước đục thả câu. Không phải là địa điểm cũ sao, Marquis Raeven? Ngoại trừ nơi đó thì còn nơi nào có thể được?"

"Không sai. Như Marquis Bowlrob nói, địa điểm chiến trường đó vẫn theo như cũ. Vùng đất nguyền rủa được bao bọc bởi sương mù, vùng tây bắc của bình nguyên Katse."

"Bởi vì địa điểm giống như cũ, nói cách khác, lần này Đế quốc sẽ làm như những lần trước?"

Mặc dù Đế quốc tuyên bố rằng muốn giúp Magic Caster Ainz Ooal Gown đoạt lại lãnh thổ hợp pháp của anh ta, nhưng hầu hết quý tộc cảm thấy Đế quốc chỉ cho họ một cái cớ hợp lí đề tiến hành chiến tranh như bên Đế quốc vẫn thường làm.

Nếu đó là tất cả, Gazef sẽ đồng ý, thế những Reaven lắc đầu một cái

"Thật đáng tiếc, Marquis Volumlash, lần này có vẻ như không chỉ có vậy. Theo những gì ta thu được, lần này đế quốc đã động viên khá nhiều binh lực. Chỉ dựa trên những kết quả do những mạo hiểm giả ta cử đến đến đó điều tra, tuy binh lực Đế quốc vẫn còn không có con số chính xác nhưng họ có tới 6 đơn vị quân đoàn.

"Sáu quân đoàn?!"

Đám người bắt đầu rối loạn.

Đế quốc có tổng cộng 8 quân đoàn. Tính cho đến lúc này, Đế quốc nhiều nhất cũng chỉ cho 4 quân đoàn tham chiến. Thế nhưng, lần này là gấp hẳn 1.5 lần.

"Chúng... nghiêm túc sao?"

Câu hỏi từ một quý tộc với vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

Sáu quân đoàn tương đương với 60 000 quân sĩ. Trong khi Vương quốc có tới 250 000, mặc dù họ có lợi thế về số lượng, nhưng cũng không thể nào áp đảo được đối phương.

"Đây không phải trận một trận chiến bình thường mà ta có thể xem nhẹ"

Ở những cuộc chiến tranh trong quá khứ, ngay cả khi chỉ có 40000 binh lực, phe Đế Quốc cũng không ngần ngại dùng chỗ quân đó để tấn công Vương quốc khi mà lực lượng phe Vương quốc gấp 5 lần họ, và hiển nhiên nỗ lực này chả si nhê gì với phe Vương quốc. Nhưng điều mà bọn chúng muốn chả phải là chiến thắng cái "trận chiến tự sát" ấy, mà lại là một sự thôn tính từ từ dành cho Vương Quốc kia, khi mà kho lương của Vương quốc đang vơi dần. Điều này lý giải rằng, việc Vương quốc tham chiến cũng đã đủ để Đế quốc mãn nguyện rồi.

Nếu như bên đối phương cũng muốn lặp lại lịch sử, thì việc điều động 60 000 quân cũng thật là vô nghĩa. Phải chăng họ còn có những toan tính khác mà ta chưa chạm tới? - Raeven nghĩ thầm

"Trong tình cảnh này, có lẽ tăng cường binh lực là một lựa chọn chính xác"

Nhưng thực tế lại đi ngược với ý nguyện đó, khi mà việc tuyển quân đang càng ngày càng trở nên tốn kém.

Những trận chiến trước đây đều xảy ra là vào mùa Thu cũng là mùa thu hoạch; nhưng lần này là vào mùa Đông, họ sẽ phải chi trả cho một danh sách dài các thứ mới nảy sinh như lửa trại, quần áo,..do sự bất lợi từ cái rét của mùa đông đem lại.

Thêm nữa, trận chiến này được tài trợ bởi phe Hoàng gia; giả sử rằng quyền lực của họ không được gia tăng, thì sự đóng góp của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, rồi quyền lực của nhà vua sẽ bị tổn hại đáng kể.

"Chắc chắn rồi, thưa Marquis Raeven. Hiện tại Đế quốc đang điều động nhiều binh lực hơn, trên danh nghĩa là họ đang giúp đỡ vị magic caster kia. Họ cho rằng họ sẽ bị mất thể diện nếu không hỗ trợ đồng minh"

"Tôi cho rằng việc này rất có xác suất để xảy ra. Xét về thực tế, chúng ta chưa có một thông tin gì về vị Ainz Ooal Gown này, vậy nên tôi nghi ngờ rằng đây chính là ý đồ của phe Đế quốc khi mà thêm thắt Ainz Ooal Gown vào cuộc chiến, ngay cả khi vị Caster đó thực lòng chả có ý định tham dự cuộc chiến này."

Đối với Gazef, chuyện sẽ trở nên tuyệt vời biết bao nếu đây là sự thực. Bởi vì nếu vậy, phe ta sẽ không cần phải gây chiến với ngài "phép thuật quyền năng" kia nữa. Nhưng mà, trận chiến sẽ quá thuận lợi nếu đi theo suy nghĩ này.

Gazef mở lời khi mà trước đó miệng anh đóng chặt.

"Liệu thần có được quyền hạn để phát biểu ý kiến?"

"Cho phép"

Với sự đồng ý từ nhà vua, Gazef bắt đầu bộc bạch những mối lo toan của mình.

"Thần hoàn toàn không đồng tình, đồng thời những văn bản của Pháp quốc Slaine cũng khẳng định vậy. Thần cho rằng việc châm ngòi cho chiến tranh không thể là một hành động thích đáng"

Sự khó chịu hiện lên thật rõ ràng trên bộ mặt của những người xung quanh.

E-Rantel và những khu vực lân cận chính là vùng mà ba vương quốc chạm mặt. Cứ mỗi lần phe Vương quốc và Đế quốc xảy ra xung đột vũ lực, bên Pháp quốc sẽ đưa ra quyết định của họ.

"Để làm rõ ý kiến của chúng tôi," họ nói, "E-Rantel và các vùng xung quanh chính là địa bàn của Pháp quốc Slaine. Phe Vương quốc đã tự tay chiếm đoạt nó, vậy nên họ bắt buộc phải tôn trọng luật lệ và trả vùng đất đó cho người chủ hợp pháp. Thật là không phải khi biến từ một địa bàn hoàn toàn độc lập trở thành nơi cho những cuộc chiến tranh giành quyền lực như thế này," và lập luận của họ còn dài mãi, nhưng tiếc thay đó mãi chỉ là "lập luận" mà thôi.

So với hai cường quốc kia, phe Pháp quốc đã từng có tư tưởng điều động binh lực vào cuộc chiến, nhưng rồi họ chưa từng thực sự hiện thực hóa ý định đó. Ngôn từ, lời nói, câu chữ, đó là tất cả những gì họ có thể đem đến.

Nhưng lần này, giọng điệu của họ lại không như thường lệ.

"Tuy Pháp quốc chúng tôi không có bất cứ một ghi chép nào về phía lãnh thổ, nhưng nếu thực tế Ainz Ooal Gown đã từng làm chủ E-Rantel và những vùng xung quanh, bên Pháp quốc sẽ chấp nhận thực tế này, đồng thời công nhận quyền sở hữu và cai trị của y trên khu vực đó"

Đó là những gì mà vị phát ngôn viên đã phát biểu.

Đối với những danh nhân (quý tộc) của bên Vương quốc, lời phát biểu đó chả khác gì một trò đùa tệ hại, như là một tên hề đột nhiên xuất hiện từ nơi không đâu và nói ra những lời vô nghĩa vậy - thật nhàm chán làm sao. Nhưng thực tế có một vài nhân vật đã nhìn ra được ẩn ý của những văn bản kia.

Phe Pháp quốc Slaine đang nói trên danh nghĩa của một quốc gia rằng "Họ không có ý đinh tỏ ra thù địch đối với Ainz Ooal Gown".

Điều này ám chỉ rằng, ngay cả Pháp quốc Slaine - cường quốc mạnh nhất trong cõi này, cũng không bao giờ muốn gây chiến và trở thành kẻ địch với tên Magic Caster đơn độc đó.

Nhưng điều này lại có tính hợp lý của nó - Gazef nghĩ

"Hắn đã từng xử lý một trong Six Scriptures ... không tốn một chút công sức nào; và ngay cả khi hắn khẳng định rằng hắn chưa từng giết ai bao giờ, phe Pháp quốc Slaine vẫn cảm thấy thật là không khôn ngoan chút nào khi đối đầu với một người có năng lực cao ngất ngưởng như thế. Chẳng qua là nếu bọn Đế quốc không lôi Ainz Ooal Gown vào trận chiến, thì Pháp quốc cũng không cần phải động tay như thế này"

"Hmph, bọn chúng có thêm 1 tên Magic Caster thì có sao? Chẳng phải phe ta có tận 250 000 người sao? Một con số quá chênh lệch"

Bá tước Lindon cười một cách khinh bỉ vào sự lo toan thái quá của Gazef.

Gazef khẽ nheo mày. Mặc dù anh hiểu được sự nguy hiểm về khoản ma pháp của người Magic Caster kia, thì cùng lúc, anh nhận ra rằng: nếu anh chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng sức mạnh của Ainz Ooal Gown, thì anh cũng sẽ có chung quan điểm với tên Lindon kia mà thôi.

Thực tế, Đế quốc đã từng có một vị Magic Caster nổi tiếng bên, tên là Fluder Paradyne. Tên tuổi của hắn ta vang vọng sang những nước lân cận. Người ta đồn đại rằng hắn có thể sử dụng ma thuật cấp 5 đến cấp 6, nhưng thực lòng mà nói chưa từng ai biết chính xác là hắn mạnh cỡ nào.

Đó là bởi hắn chưa từng đem năng lực của mình vào các cuộc chiến của quân Đế quốc, cũng như chưa từng khoe mẽ nó để lấy sự ngưỡng mộ từ phía Vương quốc.

Khi mà quả thật, ma thuật cấp 6 thì quả là đáng ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên đó vẫn còn tồn tại tới tận bây giờ.

Làm Kỵ sĩ trưởng của Vương quốc, Gaze cũng là một người từng sống sót qua vô số trận chiến.

Những Danh hiệp sĩ (quý tộc) không phải là Magic Caster, dù rằng họ đã từng được học một chút về pháp thuật ở thời phổ thông. Do đó, rất nhiều trong số những Danh hiệp sĩ của Vương quốc xem nhẹ tên tuổi của Fluder, nghĩ rằng đây chỉ là sản phẩm của sự thổi phồng từ Đế quốc mà thôi. Ý nghĩ này càng phổ biến hơn với những Mạo hiểm gia, những người có rất ít quan hệ với pháp sư.

Bá tước Lindon là một trong số đó. Với hắn, những Magic Caster cũng không hơn kém gì với những nghệ sĩ đường phố là bao. Ít ra thì những Priest mà hắn trông cậy vào khi bị thương lại là ngoại lệ cho sự coi thường đó.

"..Không thể nói như vậy, đây sẽ là một vấn đề nan giải nếu họ dùng ma pháp "Flight" và thi triển những ma thuật gây sát thương diện rộng, và hơn nũa sẽ thật là bất lợi nếu họ chỉ việc tấn công ta từ một khoảng cách xa. Tất nhiên, một Magic Caster sẽ không làm bất cứ việc gì mà có thể gây ra cản trở cho riêng họ cả. Với thần, việc phe Đế quốc liên minh với Ainz Ooal Gown quả thật là một điều khá là bất thường, mà chắc chắn điều này sẽ không xảy ra nếu như tên Caster kia là một kẻ bình thường, vì vậy tốt hơn hết là ta nên nâng cao cảnh giác"

Những lời chứa đựng đầy tính thuyết phục được cất lên từ Margrave Urovana, người có mái tóc đã bị nhuộm trắng do tuổi tác. Là nhân vật già dặn nhất trong Đại quý tộc, quả nhiên đó là một sự chênh lệch rất lớn so với chàng tân binh bá tước Lindon trẻ tuổi kia. Có lẽ do vậy, mà lập luận của ông không làm cho Lincol dù không phục cũng phải gật đầu. Tuy nhiên, người đứa phản bác Urovana chính là Marquis Bowlrob

"Hmph! Tên Ainz Ooal Gown đó thì làm được cái gì chứ? Nếu hắn biết bay, ta sẽ dùng cung tên để hạ hắn. Hắn tấn công ở một khoảng cách xa thì cũng làm như thế. Hah, hắn có thể làm được gì nào? Một Magic Caster đơn lẻ có thể làm thay đổi cục diện trân chiến sao, đó chỉ là ý nghĩ viển vông mà thôi!"

"Xin thứ cho ta nói thẳng, vậy thì còn những bản hùng ca về anh hùng, liệu chúng có kể lại sự thật không?"

"Tôi cho rằng Kỵ sĩ trưởng-dono không thực sự không biết những gì mà dân gian hay kể lại đâu. Sự thật hiển nhiên là, để tăng thêm sự kịch tính cho mỗi câu truyện, thì tính đúng đắn cần phải bị lược bớt. Vậy nên sau đó, những câu truyện kia sẽ hoàn toàn xa rời thực tế. Tồi tệ hơn là những câu truyện về truyền thuyết luôn bị truyền từ người này qua người nọ, rồi dần dần chúng càng trở nên hoang đường"

"Còn trường hợp khi bên đó tập hợp lại một đội Magic Caster có thể sử dụng "Fireball" thì sao?"

"Nếu vậy thì liệu ngài có thể nói cho tôi biết rằng chúng sẽ có thể lay động được chúng ta không?

"Điều đó...theo tôi có rất ít cơ hội"

"Fireball là ma pháp cấp 3. Tập hợp tất cả các Magic Caster có khả năng thi triển kĩ năng đó thành một đội là một nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả nếu họ có tốt nghiệp học viện pháp thuật của Đế quốc đi chăng nữa.

"Vậy đây không phải là sự thực sao, rằng ngay cả Ma pháp là vũ khí tốt đi chăng nữa, thì mội người cũng không thể nào xoay chuyển được cả một cuộc chiến. Ví dụ điển hình chính là Kỵ sĩ trưởng-dono, ngay khả khi không ai đánh ại được anh ấy trong một cuộc solo, nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ có khả năng giết 1000 người trong cùng 1 lúc"

Ông ấy đã đúng. Gazef không thể nào phản bác được lý lẽ đó của Marquis Blowjob.

Những câu truyện kể về một người có thể đánh bại 1000 người thật là viển vông quá đáng, ngay cả một trong 13 vị anh hùng - Rigrit Bers Carau cũng không thể thực hiện được thứ chiến công như vậy.

Tuy nhiên, những lo âu vẫn còn đọng lại trong Gazef.

Liệu có phải do họ chưa từng gặp bất cứ Magic Caster tài giỏi chân chính nào, nên họ mới có những suy nghĩ nông cạn như vậy?

"... Như vậy, nếu đó là một con rồng thì thế nào đây?"

"Marquis Volumlash ... tên Magic Caster kia là một con người mà, tại sao ông lại nhắc đến rồng?"

"Không, không phải đang nói đến việc một cá nhân chống lại một nhánh quân đội sao..."

"Ngay từ đầu, khi chúng ta đang thảo luận về con người thì việc nhắc đến một con rồng chả có ý nghĩa gì! Tôi không biết những gì ông đang suy nghĩ cái gì, nhưng hoảng sợ vì một ma thuật đáng khinh của Magic Caster-

Ông ta quay lại, dùng ánh mắt sắc lẹm về phía Gazef.

"Làm một người quý tộc của Vương quốc, không biết xấu hổ hay sao mà lại cảm thấy sợ sệt khi nhìn thấy bóng dáng của hắn ! Tuy nhiên, không phải là tôi không hiểu mối quan tâm Kỵ sĩ trưởng-dono ... nên, chúng ta hãy xem xét sức chiến đấu của Ainz Ooal Gown tương đương với năm ngàn người. "

"n-năm nghìn ?!"

Lindon trợn tròn 2 mắt.

"Một người đàn ông tương đương với năm ngàn, không phải đánh giá quá mức chứ? Ta thấy một nửa số đó là thừa rồi. "

"Tôi cho rằng, Kỵ sĩ trưởng-dono có thể ngang với một ngàn người, và Kỵ sĩ trưởng-dono của chúng ta rất cảnh giác của cá nhân này, nên chúng ta sẽ tính hắn là có khả năng chiến đấu năm lần số đó. Tôi có niềm tin vào ánh mắt của Kỵ sĩ trưởng-dono. "

"Ông coi trọng tôi rồi."

Mặc dù anh vẫn còn nghi ngờ sức mạnh chiến đấu của Ainz Ooal Gown chỉ bằng năm ngàn người, nhưng sẽ rất khó khăn muốn thu được một sự đánh giá cao hơn. Nó sẽ tốt hơn để cảm ơn ông ta và cố gắng giành lấy một chút thiện chí. Với ý nghĩ đó, Gazef cúi đầu xuống.

Tại thời điểm này, Thái tử Barbro im lặng từ đầu đến giờ mở miệng.

"Có thể cho phép ta chiếm dụng một chút thời gian của mọi người không... Ta đã suy nghĩ. Tại sao chúng ta không đưa những mạo hiểm giả vào quân đội? Sau cùng, họ làm việc trong Vương quốc, vì vậy không phải là họ phải chịu nghĩa vụ quân sự sao? Tại sao không cho phép họ tham gia quân sự? Tôi không nhớ bất kỳ điều khoản cấm nào trong bộ luật Vương quốc . "

Các Đại quý tộc trao đổi ánh mắt với nhau. Là người quản lí các vùng đất, họ hiểu rõ giá trị và sức mạnh của mạo hiểm giả. Do đó, họ sẽ không chấp nhận lý luận của Barbro.

Về phần mình, Gazef cảm thấy rằng lý do tại sao Barbro lại có những suy nghĩ này là trách nhiệm của nhà vua. Nếu cho anh ta đã có quản lý một vùng đất, anh sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Marquis Raeven ho hắng một tiếng.

"Hoàng tử của tôi. Tôi tin tưởng cậu biết rằng ngoài những người có huy hiệu Copper, mỗi mạo hiểm giả đều mạnh hơn so với người lính bình thường? "

"UMU. Tất nhiên. Đó là lý do tại sao chúng ta nên soạn thảo về việc đó. Khi nhập ngũ, họ sẽ tạo ra kết quả tuyệt vời. Họ sẽ có thể đánh bại các kỵ sĩ Đế quốc một cách dễ dàng! "

"Tôi không tranh luận điểm đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã làm điều đó, sau đó kẻ thù của chúng ta - ví dụ như ở thời điểm hiện tại là Đế quốc- cũng sẽ bắt buộc phải sử dụng mạo hiểm giả để chống lại chúng ta. Trong trường hợp đó, đó không phải là một trận chiến giữa các mạo hiểm giả, mà không bằng nói rằng đó là cuộc tàn sát của những mạo hiểm giả dành cho những binh sĩ nhỏ yếu. Thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều, và nhiều binh lính nghĩa vụ sẽ chết đi. Đây là lý do tại sao cả hai bên không sử dụng mạo hiểm giả, để tránh như một cuộc chạy đua vũ trang. Ngoài ra, Công hội maoh hiểm giả sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. "

Những kẻ săn tiền thưởng cũng không được sử dụng vì những lý do đó. Ngoài ra, giá thuê họ thường đắt hơn so với mạo hiểm giả, hơn nữa khó có thể tin cậy vào họ.

"Vậy sao ... mặc dù tôi vẫn không thích ý tưởng đó, tôi có thể chấp nhận nó. Giả sử như thành phố bị tấn công thì thế nào đây? Nếu họ không tham gia vào việc phòng vệ, thì với tư cách một công dân của Vương quốc, đó không phải là tội phản quốc sao? "

"Tôi hiểu những gì cậu đang cố gắng biểu đạt. Tuy nhiên, việc họ tự cảm thấy mình có phải là công dân của Vương quốc hay không, nói thật thì, đó là quyền tự quyết của họ. Ngoài ra, họ cũng có thể đi du lịch nước ngoài vào thời điểm đó. Điều quan trọng nhất là, việc họ bị chết trong những trận chiến sẽ mang đến tổn thất cho những quốc gia. Nó có thể dẫn đến một tình huống mà một con quái vật xuất hiện, nhưng xung quanh không có nhà thám hiểm có đủ khả năng ngăn chặn nó. Như vậy, chúng ta cần phải xử lý vấn đề về mạo hiểm giả một cách cẩn thận."

"Marquis Raeven, tại sao ông không đến việc trước đó ông đã mời một số mạo hiểm giả về hưu vào lực lượng của ông? Một cái gì đó về ... cựu Orichalcum? Như vậy thì có thể sao? "

"Cái đó thì không thành vấn đề. Một khi họ nghỉ hưu thì họ không còn bị ràng buộc bởi các quy tắc của Công hội Mạo hiểm giả. Đó là lý do tại sao tôi đã thuê họ. "

"...Là như vậy sao. Mặc dù, tôi nghe nó, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được nó. "

Tiếng cười nhẹ ngàng và âm thanh đến từ chính đội ngũ quý tộc.

"Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng lên đến mạo hiểm giả cấp Orichalcum. Mạo hiểm giả cấp Adamantite thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Trên thực tế, hai nhóm mạo hiểm giả cấp adamantite hiện tại trong Vương quốc ... "

Không có ai ở đây không biết về thành tích táo bạo của Blue Rose trong sự kiện Ác ma gây rối.

"Tại thời điểm trước khi họ leo lên võ đài, đá có một nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite khác. Mặc dù tất cả họ đã về hưu, nhưng hình như không ai trong số họ được thuê... Phải không, Kỵ sĩ trưởng-dono? "

"Đúng vậy. Nhóm đó tổng cộng có 4 thành viên. Một người trong đó thì mở một ngôi trường kiếm đạo tư nhân cho chính những người được ông ấy chọn lựa. Hai người khác thì hình như đang trên một cuộc hành trình.Người cuối cùng là bà lão, bà ấy đã có một khoảng thời gian ở trong Blue Rose, sau đó không biết đã đi đâu ".

Gazef đếm những gương mặt quen thuộc trên các ngón tay của anh khi nhớ lại chúng.

Trong một lần anh đang đi dạo quanh vương đô, anh đã bị sư phụ tương lại của anh kéo vào một lò đào tạo, và đã bị cưỡng chế chịu một chế độ tập luyện kinh khủng về kiếm kĩ cũng như thuyết trình.

Bởi vì cuộc gặp gỡ đó, Gazef từ một người lính đánh thuê đã trở thành nhà vô địch của nhà vua, nhưng mặc dù những lời như vậy-

Không, hồi tưởng lại thì, cái đó cũng coi như là những ký ức tốt đẹp.

"Ta thấy. Tôi cũng nghe nói rằng thành phố này là cơ sở của đội thám hiểm gọi là "Darkness '. Nếu chúng ta có thể trông cậy vào việc 'Beautiful Princess' Nabe sẽ chiến đấu với Ainz Ooal Gown ... mặc dù điều đó có vẻ khó khăn. "

Dù đó là một ý kiến hay, thế những Công hội Mạo hiểm giả sẽ không bao giờ cho phép nó.

Một số quý tộc bắt đầu lớn tiếng nguyền rủa Công hội Mạo hiểm giả.

Ví dụ, "chúng không hơn gì lũ dân thường!"

Ví dụ, "chúng nghĩ ai mới là người trả công cho chúng?!"

Ví dụ, "nếu chúng là công dân của quốc Vương, chúng phải giúp đỡ chúng tôi!"

Suy nghĩ đó rất tự nhiên khi đứng trên lập trường những người cầm quyền, họ không hài lòng bởi Công hội Mạo hiểm không đóng góp sức mạnh đó. Tuy nhiên, nó cũng là một thực tế rằng họ là những người duy nhất có thể đối phó với những con quái vật.

Nếu Công hội Mạo hiểm giả rời quốc Vương, họ sẽ không có cách nào đánh lại những con quái vật mạnh mẽ. Kết quả là, Vương quốc sẽ dần dần bị phá hủy, và cho dù có Gazef thì cũng không thay đổi được tình hình.

Quái vật có nhiều khả năng đặc biệt, và đánh bại họ sẽ đòi hỏi nhiều loại thủ đoạn tấn công, phòng thủ lẫn phương pháp chữa bệnh. Bởi vì điều này, mạo hiểm giả là những người không thể thiếu được. Thực tế là, Đế Quốc đưa Magic Caster và lính trinh sát vào quân đội của họ là một vấn đề khác nhau.

"A-không hổ là hoàng tử! Tôi cảm thấy rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời! "

Người nói ra lời ca ngợi này là một vị Nam tước không biết từ đâu đến.

Tước vị đó quá thấp so với Hội nghị này, tức là anh ta là tùy tùng của một ai đó.

"Là một Magic Caster, cô ấy có thể hiểu về tình trạng này hơn chúng ta. Tốt hơn là chúng ta lắng nghe những gì cô ấy nói. Có lẽ phái một sứ giả như trước đây là được rồi".

Ý tưởng này được một ít tán thành. Hầu hết những người đồng ý là quý tộc có tước vị thấp. Và từ việc họ đưa ra sự tán thưởng với Barbro, có lẽ họ là tay sai từ phe Quý tộc.

Một số người có cái nhìn tốt làm ra một vẻ mặt cay đắng, tuy nhiên những người khác lại không nhận thấy điều đó.

(chú thích: cái nhìn tốt ở đây không phải chỉ đôi mắt tinh tường mà là khả năng nhìn mọi việc phía trước).

"Vậy thì ngươi đi đi" nhà vua ra lệnh bằng giọng mệt mỏi. "Momon-dono là một mạo hiểm giả cấp Adamantite. Dù trong hoàn cảnh nào ngươi cũng tuyệt đối không nên xúc phạm anh ta! "

"Hiểu! Cheneko này sẽ hoàn thành sứ mệnh mà nhà vua phân phó! "

"Vậy à. Hãy nhớ không nên xúc phạm Momon-dono ".

Đức vua vẫy tay lần nữa trước khi lặp lại yêu cầu. Những quý tộc trong câu hỏi đã rời khỏi căn phòng.

Ông dường như không nhận ra, nếu có sai lầm, ông sẽ nhẫn tâm gạt nó sang một bên.

"Hah...chúng ta đã lệch ra khỏi vấn đề ban đầu quá xa. Hiện tại, chúng ta đang ở đâu...à. Vì vậy, sức mạnh của Ainz Ooal Gown, tôi không nghĩ có người sẽ nghi ngờ chuyện hắn giết sạch 5000 người đâu nhỉ.?"

Marquis Raeven nhìn Gazef.

"Tôi thì không có vấn đề gì!"

Cá nhân Gazef cho rằng con số này đã được giản lược đi rồi, nhưng anh biết những kẻ chưa tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Ainz Ooal Gown thì cũng sẽ cảm thấy khó tin.

"Tôi hiểu. Tiếp theo, nếu Đế quốc đồng ý về vị trí chiến trường, tôi nghĩ chúng ta cũng nên bắt đâu chuyển quân về bình nguyên Kattse.

Marquis Raeven nhìn quanh căn phòng, và nhận được ánh mắt khẳng định của đám quý tộc. Khi ông nhìn về phía Marquis Bowlrob, câu trả lời của người đàn ông kia hoàn toàn rõ ràng.

"Mọi chuyện đã sẵn sàng, Marquis Raeven. Quân đội của tôi sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào. À, Bệ hạ, thần có một đề nghị? Cần một Hoàng tử..."

Chỉ có một hoàng tử trong căn phòng. Mọi người quay đầu sang nhìn Barbro.

"Dường như Ainz Ooal Gown từng xuất hiện một lần để giải cứu một ngôi làng tên là Carne. Nếu là do lòng trắc ẩn thì hoàn toàn tốt. Nhưng cũng có khả năng đó là một kế hoạch. Thần cảm thấy chúng ta nên điều một đội quân đến đó và hỏi dân làng vài vấn đề. Thần đề nghị một Vương tử sẽ đảm nhận chỉ huy đội quân này."

"―Marquis!"

Barbro trừng mắt với Marquis Bowlrob.

"Im lặng!", Nhà vua lên tiếng, "Đó không phải ý tưởng tồi. Con trai, ta ra lệnh cho con― đến làng Carne và tìm hiểu mọi thứ từ người dân."

Gazef cố gắng không cau mày lại.

Nếu họ đi làng Carne lúc này, họ sẽ không thể tìm được bất kì điều gì về vị Magic Caster đó. Ngoài ra, chia quân là một hành động không khôn ngoan, mặc dù số lượng không nhiều lắm.

"... Thần sẽ thực hiện mệnh lệnh của bệ hạ. Nhưng thần muốn nói, đây không phải là mong muốn của thần."

Thấy Nhà vua không có ý định thu hồi mệnh lệnh, Barbo cúi đầu xuống, trên mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng.

"Thần sẽ cho ngài mượn đội quân tinh nhuệ của thần để đi đến làng. Thần cũng sẽ để một vài quý tộc đi theo ngài, Vương tử. Tổng số quân ước chừng khoảng 5000."

"Ta hiểu. Ông đang chống lại lực lượng đặc biệt của Đế quốc. Đúng như Marquis Bowlrob dự đoán, ông quả là người có tầm nhìn chiến lược."

Gazef có thể thấy được logic trong câu nói của Raven. Tuy nhiên, Gazef nghi ngờ rằng quân đội hoàng gia sẽ sử dụng phương pháp lén lút đó, cho dù là trên chiến trường. Cho dù đó cũng là chiến thuật, nhưng khi đã ước chiến mà còn làm trò ấy thì sẽ chịu sự chế giễu của các nước xung quanh. Đế quốc thì chỉ đơn giản đá bay nó đi.

"Mặc dù ta thấy không cần nhiều quân đến thế, nhưng do Marquis đã đề nghị, ta không có nhiều lựa chọn và sẽ chấp nhận."

"Cảm ơn bệ hạ. Ngoài ra, thần có một câu hỏi."

Marquis Bowlrob ngừng lại một chút. Khoảng ngừng này đã thu hút mọi sự chú ý.

"Ai sẽ là tổng chỉ huy cuộc chiến này? Thần nghĩ không ai phản đối là thần đâu nhỉ?"

Không khí trong phòng chợt thay đổi.

Đây là một tuyên bố gián tiếp. Tuy là câu hỏi, nhưng nó mang theo quyết định chọn người thống lĩnh toàn bộ quân đội Vương quốc.

Nếu hỏi giữa Vua Ranpossa đệ tam và Marquis Bowlrob ai là chỉ huy tốt hơn, nhiều quý tộc sẽ chọn người sau. Điều này đặc biệt đúng khi mà lần này quân đội của Marquis Bowlrob chiếm 1/5 quân đội Hoàng gia- Khoảng 50000 quân.

Ngoài ra Marquis Bowlrob cũng chỉ huy một đội quân tinh nhuệ. Đội quân này được lấy cảm hứng từ nhóm của Gazef.

Họ đều là những chiến sĩ xuất sắc. Mặc dù vẫn thua kém những người trong đội của Gazef, nhưng có thể so sánh với Kị sĩ Đế quốc- có lẽ mạnh hơn một chút. Đáng chú ý là số lượng, ước chừng 5000 quân. Nếu họ đụng độ với đội của Gazef, họ sẽ chiến thắng nhờ áp đảo về quân số.

Nếu Nhà vua không có mặt, quyền chỉ huy đương nhiên thuộc về Marquis Bowlrob. Nhưng khi Nhà vua xuất hiện, Vua Ranpossa III mặc định là chỉ huy tối cao, mặc dù đám quý tộc không thích điều đó.

Khuôn mặt Gazef đanh lại khi Marquis Bowlrob gây áp lực với Nhà vua, nhưng Marquis Bowlrob vẫn không để ý đến. Với Bowlrob, Gazef chỉ là một người bình thường với kiếm thuật xuất sắc, để anh ta ở lại đây vốn là điều không được chấp nhận.

"...Raeven."

"Vâng!"

"Ta giao cho ngươi phụ trách di chuyển quân đội an toàn đến bình nguyên Kattse. Sau đó, việc bố trí doanh trại cũng giao cho ngươi."

"Đã rõ!"

Raeven cúi đầu nhận lệnh. Mặc dù quyền lực bị cướp đi, nhưng Bowlrob không thể phàn nàn. Raeven là một con người ưu tú, muốn chỉ trích sẽ rất khó khăn. Quan trọng hơn, Raeven quan hệ rất rộng, vài kẻ theo phe Bowlrob cũng nợ ân tình của hắn. Nếu hiện tại đứng lên phê phán ngay, mọi người sẽ nghĩ ông là một kẻ hẹp hòi. Vì vậy mà Bowlrob chỉ có thể im lặng.

"Marquis Raeven. Quân đội của ta nằm trong tay cậu. Nếu cậu cần gì, hãy nói ra!"

"Rất cảm ơn, Marquis Bowlrob.Tôi sẽ nói nếu cần!"

Gazef vui vẻ như thể quyết định của Nhà vua là của anh vậy.

"Chuyện gì nữa không?"

Nhà vua đợi một lúc nhưng không ai lên tiếng.

"...Được rồi, tất cả chuẩn bị lên đường. Chúng ta sẽ hành quân vào ngày mai. Sẽ mất khoảng 2 ngày để tới chiến trường, do đó, không nên lơ là việc chuẩn bị. Được rồi giải tán, Raeven. Mọi chuyện còn lại là của ngươi."

"Đã rõ, thưa bệ hạ!"

Đám quý tộc lần lượt rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Gazef và Nhà vua.

Ranpossa đệ tam từ từ quay đầu lại. Âm thanh rắc rắc truyền đến tai Gazef. Ông ấy đã rất căng thẳng. Sau khi duỗi người một cái, vẻ mặt Nhà vua trở nên dễ chịu.

"Bệ hạ, người đã vất vả rồi!"

"À, có hơi mệt chút."

Gazef cười khổ. 'Mệt mỏi' là từ ám chỉ người điều hòa phe Hoàng tộc và phe Quý tộc. Tuy nhiên vẫn có người mệt mỏi hơn Ranpossa III.

"Đến lúc rồi!!!"

Khi Ranpossa III định nói tiếp, một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra và một vị khách bước vào.

Từ tròn quay thích hợp miêu tả con người này, bụng ông ta toàn mỡ và cái cằm núng nính thịt. Tuy nhiên, vẻ thông minh lấp lánh trong ánh mắt gã. Ranpossa đệ tam mỉm cười hòa nhã với ông ta.

"Chào mừng, Panasolei."

"Bệ hạ," Thị trưởng của E-Rantel nói khi cúi chào chúa tể của ông ta. Sau đó ánh mắt ông ta di chuyển.

"Đã lâu không gặp, Stronoff-dono."

Panasolei là một quý tộc, nhưng tuy nhiên ông cực kỳ lịch sự với Gazef, một người bình thường. Nguyên nhân là vì ông cũng là một người đàn ông như vậy, vì thế mà ông ta mới bị phái đến nơi này.

"Thị trưởng. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Cảm ơn vì đã chữa trị cấp dưới của tôi. Vì quá vội về Výõng ðô báo cáo mà tôi ðã quên cảm ơn ngài. Xin thứ lỗi cho tôi."

"A, không, không cần để ý. Tôi hiểu tầm quan trọng của báo cáo của Tướng quân về cuộc phục kích. Tôi chẳng có lí do gì để làm khó ngài cả!"

Thấy cả hai hòa thuận với nhau, Nhà vua mỉm cười.

"Panasolei, hôm nay ngươi không biểu diễn kiểu thở kia à???"

"Bệ hạ...Không cần làm thế với người coi trọng thần. Hay là Bệ hạ và Stronoff-dono nghĩ thần là một anh hề mua vui cho mọi người?"

"Ồ, không, không, chỉ là một câu đùa thôi. Ta xin lỗi!"

"Không, thần đã vượt quá giới hạn. Thần mới là người phải xin lỗi! Bệ hạ, hiện tại bắt đầu được chứ?"

"Không!" Nhà vua ngập ngừng rồi trả lời "Vẫn còn một người chưa đến. Hãy đợi một chút!"

"Vậy à. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề lương thực trong thành phố? Sau đó, thần sẽ trình bày dự báo sức mạnh quốc gia trong năm tới dựa trên thông tin của Marquis."

"Ừm, thật muốn xử lí sớm mấy vấn đề đau đầu này!!"

Panasolei bắt đầu nói, ngay cả Gazef, người chưa từng tham gia quản lí quốc gia cũng phải cau mày.

Báo cáo của ông ta đề cập đến tình trạng đáng báo động của đất nước và chi phí trong tương lai. Bởi việc thu thập lương thực đã làm cho tình trạng thiếu lương thực trở nên tối tệ hơn. Đặc biệt nghiêm trọng là khi những người dân ở đây kết thúc nghĩa vụ quân sự của họ.

Dự đoán của Panasolei vẫn có chút lạc quan, nhưng viễn cảnh vẫn rất tồi tệ.

Khuôn mặt của Nhà vua giống như một chiếc mặt nạ.

"Tại sao lại biến thành như vậy..."

"Nếu...nếu Đế quốc vẫn tấn công hàng năm, nguy cơ nội chiến sẽ tăng cao hơn. Với tình hình thuế hiện nay, rất nhiều người sẽ chết đói. Nếu giảm thuế thì sẽ không đủ tiền cho các chính sách hiện tại."

Ranpossa đệ tam đặt tay lên trán, che khuôn mặt của mình.

Đây là kết quả đối chiến nhiều năm với Đế quốc. Đến khi họ nhận ra mục tiêu của Đế quốc thì đã quá muộn- Vương quốc đã suy yếu.

"Bệ hạ..."

"Thật...phiền phức. Nếu biết trước...Nếu có thể hành động trước khi quý tộc chia thành hai phe đối lập...Thật là một hành động ngu xuẩn."

"Không thể, thưa Bệ hạ. Khi chúng ta giải quyết mâu thuẫn, Đế quốc có thể thừa dịp xâm lược và chinh phục chúng ta."

Gazef chắc chắn về điều này- Nhà vua, Ranpossa III đã làm rất tốt. Tình hình hiện tại là hậu quả từ những quyết định ngu xuẩn của những vị vua trước. Chỉ một thế hệ thì không thể nào xóa bỏ hết lỗi lầm của tổ tiên.

"Ta muốn để lại một Vương quốc phát triển- cho các con của ta."

Mặc dù chậm, nhưng mỗi lời của Nhà vua đều rất mạnh mẽ.

"Tiếp theo...Hiện tại không phải là cơ hội sao? Bởi trận rối loạn kia, đã có rất nhiều người ủng hộ chúng ta. Chúng ta nên đánh một trận với Đế quốc, không cần quan tâm đến chi phí, giành chiến thắng và đổi lấy vài năm hòa bình cho Vương quốc, đúng không?"

Gazef có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt Nhà vua, và anh cảm thấy lo lắng. Với chức vụ hiện tại thì anh phải ngăn cản Nhà vua mới đúng, nhưng anh không thể nói nên lời.

Nếu những lời này của Nhà vua chỉ để thỏa mãn tham vọng của riêng mình, thì anh sẽ lên tiếng ngăn cản. Nhưng Nhà vua đang nói về việc bảo hộ đất nước và con dân của mình, vì vậy mà những lời ngăn cản kẹt trong cổ họng anh.

Là một người trực tiếp chứng kiến đau khổ của Nhà vua, anh không thể nói lời ngăn cản.

"Mặc dù cũng có khả năng, nhưng Bệ hạ biết đây là hành động nguy hiểm. Nếu Người hành động cắt giảm sức mạnh giới quý tộc, đất nước này sẽ rơi vào hỗn loạn."

Nhà vua nhíu mày, còn Gazef cảm thấy đau nhói trong tim.

"Panasolei luôn nói trúng trọng điểm. Mặc dù người ta có thể chết trong quá trình phẫu thuật, nhưng vẫn có cơ hội sống sót. Mặc kệ cho chứng bệnh lan rộng toàn thân, dù chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ chết. Trong trường hợp đó, chúng ta nên dũng cảm tiến lên đúng không?"

"Bệ hạ, phẫu thuật không hề đáng tin cậy. Sẽ tốt hơn nếu tìm được giải pháp thay thế."

"Nếu có một biện pháp kì diệu hồi sinh vương quốc, mọi người sẽ làm ngay. Nhưng phương pháp cắt bỏ những phần bị bệnh là biện pháp duy nhất lúc này."

Phương pháp thô sơ và đáng sợ của Minotaur Sage là phương thuốc duy nhất cho Vương quốc.

Một sự im lặng ảm đạm bao trùm căn phòng, trong đó bao gồm một vị vua phải đưa ra quyết định khó khăn cho đất nước của mình.

Tưởng như không khí ngột ngạt này kéo dài mãi mãi, một tiếng gõ cửa vang lên.

Người bước vào mà không cần nhìn phản ứng là Marquis Raeven.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."

Sự an tâm lan khắp căn phòng.

"Ah, người chúng ta chờ đã đến rồi. Marquis Raeven. Ta rất kì vọng vào ngươi đấy."

Một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt Marquis Raeven khi ông không hề phòng bị, nhưng khuôn mặt ông nhanh chóng biểu lộ vẻ mệt mỏi.

"Không, không cần thiết, thưa Bệ hạ. Giao quyền chỉ huy cho Marquis Bowlrob là một hành động ngu xuẩn. Ông ta chỉ biết lệnh tấn công và rút lui thôi."

Không rõ là Raeven có nói chân thành hay không. Cũng có thể mục đích của ông là thay đổi không khí trong phòng.

"Ngoài ra, nếu bệ hạ chỉ huy trực tiếp, một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn tới việc phe quý tộc rút quân ngay trong đêm trước cuộc chiến. Vì vậy, không có ai thích hợp hơn thần cho chuyện này. Điều này cũng có nghĩa là thần đang phải làm việc mà không hề được nghỉ ngơi. Thần hi vọng, sau cuộc chiến này, thần sẽ được nghỉ ngơi tại lãnh địa của mình vài tháng."

Cùng với lời đó, khuôn mặt Raeven trở nên nghiêm túc.

"Xin lỗi vì lời tha vãn kia, nhưng chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây, lập tức thảo luận vấn đề thôi."

Mặc dù khuôn mặt của ông ta vẫn lạnh lùng, nhưng Gazef vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của ông ta cũng như bản thân anh không thấy khó chịu.

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn thấy bản chất thật của người này. Liệu mình có xấu xa không khi phán xét người khác?

Với chút hối tiếc trong lòng, Gazef nhớ lại cuộc họp trong phòng của Nhà vua trước khi rời khỏi Vương đô. Có năm người có mặt, Vua Ranpossa III, bản thân Gazef, tam công chúa Renner, nhị hoàng tử Zanack, và Raeven. Khi nghe tin đồn về hai người phía sau, Gazef đã sốc đến nỗi muốn phá tan cung điện. Đặc biệt là người ma Gazef căm ghet, một kẻ được coi là rắn rết...lại chính là quý tộc trung thành với Nhà vua.

"Có vẻ như ta không ngừng gây rắc rối cho ngươi, Raeven. Cũng như đứa con gái của ta."

Ranpossa III cúi đầu trước Raeven, khuôn mặt biểu lộ sự chân thành.

"Bệ hạ, xin đừng làm như vậy. Thần cũng không thương lượng với bệ hạ khi làm những hành động đó. Thần chỉ tiếc là đã không hành động sớm hơn."

"Marquis Raeven, hãy cho phép tôi xin lỗi ngài." Gazef cúi đầu, "Tôi đã bị đánh lừa bởi những biểu hiện bên ngoài, và đã hiểu lầm ngài. Xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi."

"Tướng quân, không cần để trong lòng."

"Dù là vậy, nếu không tự trừng phạt cho sự ngu xuẩn này, nó sẽ giống một cái dằm đâm vào tim tôi."

Khuôn mặt Raeven như muốn nói "Thật à?", nhưng ông lắc đầu. Và đặt câu hỏi cho Gazef.

"Hiểu rồi...Như vậy, tôi sẽ không gọi là Tướng quân-dono nữa, mà sẽ gọi là Gazef-dono. Coi như là biểu lộ sự tôn trọng của tôi với ngài."

Đó không thể xem là nghiêm phạt.

Ý nghĩ anh có mắt như mù dần lớn lên trong đầu Gazef. Anh nói cảm ơn bằng lời nói chân thành nhất.

"Cảm ơn ngài, Marquis Raeven!"

"Gazef-dono, đừng để trong lòng. Nào giờ hãy thảo luận hướng đi tương lai của Vương quốc."

Phần 3

Gazef bước qua cổng chính và tới chuồng ngựa bên vòng ngoài của thành phố. Anh hít thở sâu, để giảm bớt sự mệt mỏi đang che phủ tâm trí mình.

Anh đã kiệt sức.

Cuộc họp vừa tham dự khiến anh nhận thức sâu sắc rằng mình chỉ là một người bình thường.

Khi đứng bên cạnh Đức vua và nếm trải qua tầng lớp quý tộc, anh đã dần dần dần hiểu được cách họ nghĩ.

Mặc dù vậy, anh thường xuyên gặp phải những phản ứng và thái độ mà chỉ những người sinh ra và lớn lên trong giới quý tộc mới hiểu. Gazef không thể hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy, đặc biệt là quan niệm về giá trị thể diện của giới quý tộc đặt lên trên những lợi ích thiết thực.

Hoặc không, thậm chí còn khó hiểu hơn đó là ý nghĩ ưu tiên thể diện lên trên những người dân.

Gazef chầm chậm quan sát xung quanh mình.

Những người lính, hô vang khi họ chạy qua chạy lại... họ là những người dân. Những người dân của Vương Quốc, đến từ các ngôi làng trong cả nước để chiến đấu cho cuộc chiến này. Mặc dù trông họ không đáng tin cậy như những người lính, điều đó là tất yếu; bàn tay của họ là để cầm cuốc và xẻng. Bảo vệ họ chính là là bổn phận của những người cai trị.

Nếu họ chuyển giao E-Rantel, họ sẽ làm tổn thương những người sống trong thành phố, giống như những gì Đức vua đã nói.

Tuy nhiên-

Gazef nhớ lại hình ảnh của Ainz Ooal Gown, đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ của mình.

Người đó đã trở lại Làng Carne sau khi hoàng hôn, không hề có dấu hiệu đã đánh một trận chiến khó khăn.

Điều đó đúng. Hai người họ đã dễ dàng đánh bại những kẻ thù đã gần như tàn sát Gazef và quân đội của anh.

Đúng như dự đoán từ một con người vượt trội tự phong mình là Sorcerer King.

Thay vì chống lại ông ta - không, cái đó chỉ có thể khiến cho mọi người đau khổ.

"Chết tiệt!"

Gazef nguyền rủa, không thể tìm thấy một câu trả lời. Anh nên làm gì? Hoảng loạn trên chiến trường là một dấu hiệu của cái chết sắp đến. Ngay cả người đàn anh được ca ngợi là mạnh nhất trong khu vực vẫn có thể chết nếu không tập trung.

Và trên hết, đối thủ của anh là Ainz Ooal Gown.

Sự thật là anh đã không chứng kiến trận đánh cứu Làng Carne. Và cả bản thân ông ta cũng không nói rằng mình đã thắng, chỉ là đuổi chúng đi.

Nhưng bất cứ ai cũng có thể nói đó là một lời nói dối trắng trợn.

"Nói đến đó... tại sao ông ta lại nói dối rằng chúng đã chạy trốn?"

Sau Ainz và Albedo đi khỏi, anh đã đi đến vùng thảo nguyên, nơi họ đã chiến đấu, nhưng anh không hề thấy dấu hiệu của một cuộc tàn sát. Anh không thể tìm thấy một xác chết nào, nhưng chôn vùi hàng chục xác chết sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không có xác chết - không có bộ phận cơ thể - tuyên bố "chúng bỏ chạy" càng thêm đáng tin.

Tuy nhiên, điều đó được giả định nếu Ainz Ooal Gown không sử dụng phép thuật. Ai mà biết, có thể có ma thuật dịch chuyển cơ thể người hoặc tiêu diệt chúng.

Ngoài ra, Gazef đã có một linh cảm.

Mặc dù nó hoàn toàn xuất phát từ bản năng chiến binh của mình, nhưng khi nhìn thấy Ainz không bị tổn hại gì khi trở về làng, anh có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi chết chóc tỏa ra từ ông ta.

Thay vì nói "ông ta để chúng chạy trốn", nói "ông ta để chúng được sống" sẽ chính xác hơn.

Do đó, Gazef tin vào bản năng của mình qua những gì Ainz đã nói. Hoàn toàn chẳng có cơ sở hay bằng chứng cho việc này. Những xác chết của Sunlight Scripture không được tìm thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không chết.

"... Mình không hiểu..."

Magic Caster, người có thể tiêu diệt những đối thủ mà Gazef đã thua mà không có lấy một vết xước nào.

Ông ta mạnh đến mức nào? Ít nhất, Gazef và đội chiến binh của anh không thể đánh lại ông ta.

Nếu một người như thế xuất hiện trên chiến trường và sử dụng ma thuật của mình, điều gì sẽ xảy ra?

Gazef lần nữa nhìn vào những con người, đầy kích động, sợ hãi, tuyệt vọng và mất phương hướng kia.

Giữa hai Magic caster dùng cùng cấp ma thuật, Magic caster mạnh hơn đương nhiên sẽ đưa ra một ma thuật mạnh hơn.

Sau đó, chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra nếu Ainz Ooal Gown phóng ra một [Fire ball]?

Những người cha phải nuôi đứa con sơ sinh của mình, những người con trai phải giúp đỡ cha mẹ ốm yếu của mình, những người trẻ tuổi chuẩn bị kết hôn, tất cả những người đã bỏ lại gia đình của họ khi đến đây. Làm thế nào mà họ có thể chịu được một đòn tấn công như vậy?

Nó là không thể, phải không?

Không ai có thể sống sót một khi người Magic caster vĩ đại như thế giơ tay lên tấn công.

Họ sẽ bị thiêu cháy, bị đóng băng, hay bị sét đánh chết. Đó là một câu hỏi xa vời.

Thế còn về Gazef? Làm sao anh có thể chịu được?

Anh là khá chắc chắn rằng mình có thể chịu được một đòn mà không chết.

Tuy nhiên, kiểu suy nghĩ đó có thể quá ngây thơ.

"Aaaaa... tại sao tất cả lại trở nên như thế này?"

Chống lại Ainz Ooal Gown là một sai lầm.

Gazef cảm thấy rằng Ainz Ooal Gown không phải là một con quái vật, theo cách anh ta đã cứu Làng Carne. Tuy nhiên, cùng lúc đó, anh cảm thấy rằng anh ta không phải là người giàu lòng bác ái. Ấn tượng của anh về Ainz là anh ta sẽ không mảy may thương xót cho những người dám chống đối ông ta.

Những gì Vương Quốc nên làm là tránh xung đột và đối xử lịch sự với ông ta. Sau đó, ông ta có thể nhượng bộ chọn một địa điểm khác.

Khi Gazef nhìn những người xung quanh anh, một cảm giác đè nặng trong trái tim, anh bắt gặp một thanh niên bọc giáp trắng từ góc nhìn của mình. Cùng với cậu ấy là một người kiếm sĩ có đôi chân thanh thoát. Đó là Climb và Brain.

Có một người thứ ba phía sau họ, và họ háo hức thảo luận về một cái gì đó.

"Ai nhỉ? Mình cảm thấy như đã nhìn thấy người đó trước đây... A! Người đó là một trong những cựu mạo hiểm giả orichalcum dưới trướng của Hầu tước Raeven."

Bởi vì tất cả bọn họ đều là thường dân, Gazef đã quen với nhóm cựu mạo hiểm giả, cho rằng họ là những người mà người dân thường đặt hy vọng vào. Nói theo cách nào đó, họ là tiền bối của anh, những người đã đi trước anh.

Thánh hiệp sĩ của Thần Lửa, người đứng hàng xuất sắc trong việc chiến đấu với bọn ác quỷ, Người diệt Quỷ, Boris Axelson, 41 tuổi.

Linh mục của Thần Gió, một chiến binh linh mục có thể tự mình chiến đấu với bất kỳ đấu sĩ nào, Yorlan Dixgort, 46 tuổi.

Người chiến binh đã hợp nhất vũ điệu kiếm thuật vào trong tứ kiếm phái của mình, Francen, 39 tuổi.

Nhà học giả đã trở thành một pháp sư tạo ra một số vật phẩm ma thuật mang tên mình, Lundquist, 45 tuổi.

Và cuối cùng, đạo tặc gọi là 'Người Vô hình', Lockmeyer, 40 tuổi.

Gazef nhớ lại khi tính nhẩm trên ngón tay của mình. Người trò chuyện vu vơ với Climb là đạo tặc, Lockmeyer. Nói đến đó, anh ta dường như đã làm việc với Climb và Brain trong cuộc hỗn loạn ác quỷ, giúp họ thâm nhập vào lãnh thổ của đối phương để cứu người.

Họ dường như không nhận thấy Gazef, nhưng thật sai lầm khi chỉ xông vào như thế.

Nói đến đó, sẽ thật thô lỗ khi không chào hỏi họ. Bên cạnh đó, tất cả đều sẽ sớm hướng đến chiến trường. Mặc dù cơ hội chiến đấu của họ là rất thấp, rằng họ sẽ bảo vệ Đức vua, chẳng bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra.

-Nó có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Nếu có thể, anh muốn có một cuộc trò chuyện riêng với hai người họ. Như thể thế giới đã chấp nhận mong muốn của anh, Lockmeyer vẫy tay với hai người họ và bỏ đi.

Climb và Brain bị bỏ lại, mỉm cười trước một việc gì đó.

Trong cuộc hỗn loạn ác quỷ ở thủ đô, mối quan hệ giữa hai người họ đã phát triển mạnh mẽ. Có thể coi như bạn bè hay đệ tử hoặc đồng đội, họ đã xây dựng một mối quan hệ phức tạp và tích cực.

Và vì mối quan hệ đó mà Brain bây giờ là một đồng đội của Climb, một người lính dưới trướng công chúa Renner.

Gazef không thể không hối hận thực tế là anh đã để cho một người chiến binh có thể sánh ngang với mình bị mất đi.

Tuy nhiên, anh bình tĩnh lại khi nhìn hai người họ.

Gazef mỉm cười khi đến gần bộ đôi này.

Nhân tiện, đó thực sự là một bộ giáp trụ hào nhoáng. Nó vẫn ổn nếu ở trong thủ đô, nhưng trên chiến trường sẽ dễ dàng nhận ra. Mình có nên cảnh báo Climb về điều đó không nhỉ?

Có rất nhiều người lính trên chiến trường, nhưng Climb nổi bật trong đó bởi vì hầu như không ai trong số họ mặc áo giáp toàn thân. Trên hết, áo giáp của cậu được sơn một màu trắng sáng. Cung thủ sẽ nhắm vào cậu, và kỵ binh sẽ xem cậu như mục tiêu. Mặc dù Climb mạnh hơn so với các hiệp sĩ trung bình của Đế Quốc, vẫn còn có những chiến binh mạnh hơn cậu. Tứ Hiệp Sĩ của Đế Quốc là một ví dụ.

Nếu mình không sai, Công chúa Renner đã trao cho cậu bộ áo giáp đó... cô ấy chắc hẳn phải không quen thuộc với chiến trường nếu không cô đã không ra lệnh sơn màu đó.

Cô có thể giỏi chiến thuật, nhưng có vẻ như cô thiếu kinh nghiệm chiến trường.

Nếu Climb chết, cô ấy sẽ đau buồn...

Với ma thuật, họ có thể tạm thời thay đổi màu sắc của áo giáp, và trả nó lại bình thường sau khi trở về thủ đô.

Anh đã tiếp cận hai người họ từ phía sau trong khi suy nghĩ về điều này. Brain quay mặt lại, và đưa tay vào chuôi thanh katana của mình.

Đúng là Brain. Cậu ta có thể cảm nhận được mình từ một khoảng cách thế này.

Áo giáp kim loại gây ồn khi người mặc nó cử động.

Không lạ khi có người chú ý và phản ứng với âm thanh nếu nó đến gần họ.

Tuy nhiên, có rất nhiều người ở đây, tất cả đang chuẩn bị cho trận chiến. Dưới bối cảnh ồn ào này, trong khi tập trung về phía trước, nhận ra bất kỳ tiếng động nào khác sẽ rất khó khăn. Tất nhiên, một đạo tặc với sự rèn luyện chuyên biệt sẽ là chuyện khác.

Brain mở to mắt. Sau đó, anh liếc nhìn Climb và cười toe toét, như thể chơi khăm cậu ta.

Mặc dù Brain dường như đã hiểu sai, điều này cũng không sao.

Trong khi mỉm cười theo cách mà Brain đã làm, Gazef đến gần hơn, cố gắng không gây tiếng ồn khi tiến đến, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa mình và Climb vẫn chưa nhận ra. Mặc dù anh không tập luyện việc di chuyển âm thầm và mặc áo giáp bằng kim loại, Climb vẫn chưa nhận ra anh, và dường như vẫn thảo luận gì đó với Brain.

Sự thách thức để đạt đến vị trí trực tiếp ngay sau lưng Climb, việc mà anh đã thành công.

Gazef chém bàn tay của mình xuống một cách nhẹ nhàng, trực tiếp lên cái đầu không bảo vệ của Climb.

"Ối!"

Climb suýt ngã trong khi thốt ra một tiếng không giống đàn anh chút nào. Đôi mắt cậu lồi ra khi nhận ra Gazef.

"Đây là! Không phải là Strono-."

"-Im lặng."

Sau khi Climb nuốt xuống nửa câu còn lại của mình, Gazef tiếp tục.

"Im lặng. Tiết lộ danh tính của ta ở đây sẽ rất phiền hà. Chỉ cần gọi cho ta là Gazef."

Mặc dù là Tướng quân, nhiều người dân từ các vùng nông thôn của Vương Quốc không biết anh trông như thế nào. Ai biết được, trong trí tưởng tượng của họ, Tướng quân có thể cao hai mét, mang một thanh kiếm khổng lồ, và bao bọc trong một bộ giáp vàng sáng chói.

Gazef không muốn phá tan sự mong đợi của họ, và bên cạnh đó, sự chú ý sẽ gây phiền nhiễu.

"Tôi-tôi xin lỗi vì sự thiếu sót của-"

"Không, cậu không làm gì sai," Gazef nói khi cắt ngang lời xin lỗi của Climb với một nụ cười gượng gạo. Sau đó, nụ cười mang một ý nghĩa mới.

"Mặc dù vậy, ta phải nói rằng cậu cần phải cảnh giác hơn. Rốt cuộc, cậu đã bỏ lỡ một người mặc đầy đủ áo giáp lẻn ra đằng sau cậu. Tuy nhiên, chẳng có bất kỳ kẻ thù nào ở đây."

"Anh đang nói gì thế, Gazef? Thoải mái không hẳn là xấu. Vết thương không buột quá chặt là được."

"Thế thì, Brain, làm thế nào cậu phát hiện ra tôi từ đằng xa?"

"Cái đó không rõ ràng sao? Có một sự dao động kỳ lạ trong không khí."

Gazef nhận thấy Climb đã nhìn Brain và anh với đôi mắt đầy ngạc nhiên.

"Climb, là một cận vệ thân cận của công chúa Renner, cậu cần cảm nhận được sự dao động như thế. Nếu cậu bỏ lỡ một sát thủ ẩn thân, chủ nhân của cậu sẽ bị thương tổn."

"À, ra là vậy. Tôi đã tự hỏi anh đang làm gì vừa nãy. Bây giờ tôi đã hiểu. Climb-kun, nếu tôi không lầm, cậu đang sử dụng một lối đánh tự mình sáng tạo ra, phải không? Cái đó có bao gồm sự cảm nhận hiện diện không?"

"À, không, không phải thế. Tôi tập trung vào các kỹ thuật chiến đấu. Thật xin lỗi."

"Tôi không trách mắng cậu. Tôi chỉ muốn chắc chắn. Thành thật mà nói, tôi cũng đã như thế trong quá khứ. Thật dễ dàng để quên việc thực tập các kỹ năng giác quan như thế khi cậu tự mình tập luyện. Đó là một thói quen nguy hiểm. Sau cùng, hầu hết thời gian, cậu sẽ không có một cuộc chiến mặt đối mặt với kẻ tấn công mà cậu biết rõ đâu."

Mặt Gazef hơi đỏ lên. Vẻ mặt anh khi liếc nhìn Brain dường như muốn nói, "Cậu không cần phải nói điều đó với cậu ấy ở đây."

Đầu tiên, huấn luyện các chiến binh trẻ cũng là một nhiệm vụ của Tướng quân. Anh cảm thấy xấu hổ rằng mình không thể thực hiện được điều đó.

Bởi vì Climb sinh ra là một người bình thường như anh, điều quan trọng là không để cho các nhà quý tộc thấy họ chùn bước khi phục vụ gia đình hoàng gia. Ví dụ, nếu Gazef nghiền nát Climb trong một cuộc đấu, các nhà quý tộc sẽ thì thầm rằng Climb không xứng đáng bảo vệ Công chúa. Trong khi đó, nếu Gazef ngần ngại phản đối Climb, họ sẽ thêu dệt những tin đồn hiểm độc về cậu ấy.

Đó là lý do tại sao anh cảm thấy xấu hổ về bản thân; lờ đi những kiếm sĩ trẻ phục vụ nhà vua, và vì anh đã được gọi là một người tốt mặc dù những hành động của anh không hẳn đều tuyệt vời.

Không, mình không nên cảm thấy xấu hổ. Nếu có thời gian để làm điều đó, mình nên-

"-A, đừng bận tâm, tôi sẽ để nó ở đó. Anh thật tốt vì đã chỉ ra điểm yếu của Climb trước mặt tôi, tôi sẽ làm hết sức mình để đánh bay chúng ra khỏi cậu ta."

"Cảm ơn ngài, Gazef-sama."

"... Cậu không cần hình thức như vậy? Cậu phục vụ gia đình hoàng gia như ta - điều đó làm cho cậu thành cấp dưới của ta. Mặc dù vậy, ta đã không hướng dẫn cậu, mà thanh qua người khác. Cậu không cần phải cảm ơn một người như ta."

Climb càng cảm ơn anh bao nhiêu, anh càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu.

"Đó không phải là nỗi khổ của đám ngu đần à, là một người bước một chân vào xã hội cao quý. Mọi người kéo anh vào những điều vô nghĩa đó, và anh thậm chí còn không thể làm những điều anh muốn."

"Vì cậu là đồng đội của Climb, bảo vệ Công chúa Renner bên cạnh cậu ấy, không phải điều đó làm cho cậu thành một trong những người đó sao?"

"Tôi không bủn xỉn như họ. Thành mấy kẻ xu nịnh công chúa hay... không. Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói như thế. Bảo vệ công chúa chỉ là tạm thời. Khi mệt rồi, tôi sẽ bỏ đi."

Brain mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng và rõ ràng như bầu trời mùa thu. Không còn cái người vật vờ ướt đẫm nước mưa Gazef đã nhìn thấy ở Thủ đô.

Anh ghen tị về cuộc sống tự do của Brain.

"Nghĩ lại, để ngài trò chuyện vu vơ với chúng tôi có được không, Gazef-sama?"

"À, hiện tại ta rất bận rộn. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi... nói đi, hai người có rảnh rỗi không?"

Brain và Climb nhìn nhau để đáp lại câu hỏi của Gazef.

"Rảnh rỗi... à."

"Vâng, tôi đoán vậy. Không có nhiều điều cần làm, chỉ chuẩn bị dụng cụ chiến tranh của tôi thôi."

"Thế thì, ta hy vọng hai người... đúng rồi," Gazef nói khi nhìn vào một trong những tháp canh trên các bức tường của thành phố.

"Muốn đi qua đó không?"

Không ai từ chối, và Gazef dẫn đường.

Là Tướng quân, không có binh sĩ nào ngăn anh lại. Bằng cách này, họ đã đến nơi Gazef nghĩ trong tâm trí, nơi có tầm nhìn tốt nhất trong thành phố.

Bức tường ngoài cùng của E-Rantel được nói là điểm cao nhất trong thành phố, họ đã có được tầm nhìn tốt nhất và có thể nhìn thấy rất xa từ đây.

Và bởi vì không khí nóng nực của nhiều người bên dưới họ đã không tới được chỗ này, không khí mát mẻ, trong lành mang theo gió mùa Đông làm cơ thể của họ khỏe khoắn.

"Thật là một quang cảnh tuyệt vời!"

Climb vui vẻ lên kêu chân thành khi nhìn về phía Đông Nam.

"Đây là Bình Nguyên Kattse, phải không?"

"Đúng. Nó đang bao phủ trong sương mù quanh năm, và các Undead đi lang thang quanh đó. Trong một vài ngày tới, nó sẽ là chiến trường của chúng ta."

Sau khi trả lời, Gazef hít một hơi thật sâu và thở ra một cách mạnh mẽ. Không khí trong lành đầy cơ thể, và anh hy vọng nó sẽ lái ra khỏi những cảm giác khó chịu anh có về Ainz Ooal Gown.

"Đây là một cảnh quan tuyệt đẹp. Thật đáng giá khi trở thành người dưới trướng Công chúa vì cái này. Đây có phải là những gì các Magic caster có thể sử dụng [Flight] để quan sát suốt thời gian qua? Hèn gì mà có rất nhiều kẻ điên khùng trong số họ."

"Cậu nghĩ rằng quan điểm của họ đã thay đổi sau khi nhìn thấy thế giới rộng lớn này?"

"Tôi nghi ngờ điều đó. Tại sao anh không đem một vài quý tộc lại đây và xem nó có tác dụng không? Nếu chúng không làm thay đổi sự hứng thú của họ, chúng ta sẽ ném họ qua phía bên kia bức tường. Dù bằng cách nào, nó cũng có tác dụng cả."

Gazef cười gượng trước sự đùa cợt của Brain. Nếu mọi người có thể thay đổi theo cách này, anh sẽ xích họ lại nếu cần thiết.

Climb trông giống như không biết làm thế nào để phản ứng lại, khiến Gazef cảm thấy tốt hơn.

"Ha... Đến đây với hai người là điều đúng đắn. Bây giờ tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

"Chà, nghe điều đó thật là tốt. Thế... tại sao anh lại gọi chúng tôi đến đây? Anh có chắc chắn là không có ai quan sát chúng ta chứ? Đừng nói với tôi anh tập trung ba người đàn ông vạm vỡ lại với nhau chỉ để nhìn khung cảnh này? Hay là có ai đó muốn anh chết?"

Sự công kích đột ngột của Brain khiến Gazef lúng túng.

"Chà, tôi đoán mình sẽ không thể để bảo vệ công chúa và sẽ thật xấu hổ khi không thể huấn luyện Climb được nữa... nhưng Gazef, tôi nợ anh. Tôi sẽ làm bất cứ hành động dơ bẩn nào anh muốn với một nụ cười trên khuôn mặt."

Brain không đùa. Cái nhìn trong mắt cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.

"Không có đâu, Brain. Tôi không muốn cậu làm mấy điều đó."

"... Anh biết bàn tay của tôi không hẳn là sạch sẽ, phải không?"

"Trên thực tế, chúng không hề. Brain, thanh kiếm của cậu đã được tôi luyện trong máu. Dĩ nhiên, tôi cũng thế."

"Trong trường hợp của anh, đó là máu kẻ thù của Vương Quốc, phải không? Tôi là kết quả của những ham muốn của riêng mình, và máu tôi đã lấy đi không có gì giống như anh."

"... Có phải cậu đang cố gắng để chuộc tội?"

"Không, không phải thế. Tôi đã làm tất cả mọi điều để đánh bại anh. Tôi đã dành cả cuộc đời của mình cho nó. Nhưng ngay cả sau khi phát hiện ra rằng mục tiêu mình hướng tới không có gì đặc biệt, tôi chẳng cảm thấy bất kỳ tội lỗi nào cho những gì tôi đã làm. Nhưng bởi vì anh đã rất tử tế với tôi, tôi muốn đáp lễ. Đó là tất cả - đừng suy nghĩ quá nhiều về nó."

"Thế thì, yêu cầu của tôi là cậu không nghĩ làm những việc như vậy. Bên cạnh đó, 'tử tế với cậu' là có ý gì? Có phải là khi chúng ta gặp lại nhau ở Vương đô?"

Câu trả lời của Brain là một nụ cười cay đắng.

"Đừng lo lắng về điều đó, tôi chỉ cảm thấy như anh đã giúp tôi thoát ra."

"Cậu càng nói tôi không phải lo lắng, tôi càng thấy lo lắng..."

Đối mặt với sự từ chối không nhượng bộ này, Gazef quyết định thay đổi chủ đề.

"A, nhân tiện, hai người có biết là tôi không có lý do cụ thể nào để đưa hai người đến đây, phải không?"

"Ớ?"

Climb nói, nhưng Brain chỉ nhướn mày.

"... Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn khi cả ba chúng ta có một cuộc trò chuyện trong khi chúng ta có thời gian rảnh, và rằng đây là nơi duy nhất mà tôi có thể tốn thời gian để nói chuyện mà không lo lắng người khác sẽ nghĩ gì về tôi. Nếu ở Vương đô, chúng ta cũng có thể uống vài hớp rượu một cách thanh bình."

"Cái gì, thực sự chỉ vậy thôi? Tôi nghĩ rằng ngài có một mệnh lệnh bí mật cho tôi..."

"Không, không phải như vậy. Nói thế nào nhỉ..."

Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trường, và đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tuy nhiên, làm thế nào anh có thể nói những điều bất hạnh như vậy?

"Đừng bận tâm. Ô, đúng rồi, Climb, bộ giáp này đặc biệt phi thường. Không phải tốt hơn là sơn một màu khác sao? Vì nó, cậu có thể trở thành mục tiêu được ưu tiên trên chiến trường."

"Tôi xin lỗi, Stronoff-sama, tôi e là mình không thể làm điều đó."

Climb lặng lẽ từ chối lời đề nghị với một quyết tâm sắt đá.

"Khi tôi mặc bộ giáp đặc biệt này và vượt trội trên chiến trường, tôi sẽ mang lại tín nhiệm cho Công chúa Renner. Ngoài ra, nhiều người trong giới quý tộc biết tôi mặc áo giáp màu trắng. Nếu thay đổi màu sắc của nó bởi vì sợ chết, tôi sẽ trở thành trò cười cho họ, và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công chúa. Thay vào đó, tôi thích tiếp nhận sự dũng cảm trên chiến trường, và phục vụ cô ấy trong cái chết cũng như trong lúc sống."

Khi nhìn vào đôi mắt của Climb, Gazef nuốt xuống những lời mình muốn nói.

"Công chúa Renner không muốn cậu phải chết."

"Đừng nhầm lẫn sự dũng cảm và điên rồ."

"Chịu đựng một chút khó khăn hiện tại cho một tương lai tốt đẹp hơn."

Anh đã chuẩn bị tất cả các câu từ trước, nhưng không câu nào trong số đó đủ sức thuyết phục để thay đổi tâm trí của Climb.

Đúng như Climb nói. Bộ giáp của cậu giống như cờ hiệu của Công chúa Renner. Hành động anh hùng của cậu sẽ cải thiện vị trí của cô, và ngược lại, những hành động đáng xấu hổ thì có hiệu quả ngược lại.

Climb đã được Công chúa Renner cứu, và trong trái tim của cậu là quan niệm cho rằng 'mạng sống của tôi thuộc về Công chúa'. Gazef chẳng có cách nào để làm rung chuyển niềm tin ấy.

Cũng giống như lòng trung thành của anh với Đức vua, và bởi thế-

"Tôi sẵn sàng bỏ mạng vì Công chúa Renner."

Gazef không biết làm thế nào để đáp lại chàng trai trẻ đã quyết chí này.

"Này, này, này. Tại sao cậu lại nói giống như cậu sẽ chết bất cứ lúc nào thế? Đừng lo lắng, Gazef, tôi sẽ để mắt đến Climb. Tôi sẽ không để cậu ta làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Dù cho cậu ấy dây vào loại rắc rối gì, tôi sẽ kéo cậu ta ra khỏi nó."

"Nếu đó chỉ là Tứ Hiệp sĩ của Đế Quốc, cậu sẽ chiến thắng không vấn đề gì, Brain. Tuy nhiên... với người đó, Ainz Ooal Gown... Tôi sợ kể cả cậu cũng sẽ mất mạng."

"... Ainz Ooal Gown thực sự mạnh đến thế sao? A, tôi nhớ anh đề cập đến ông ta trước đó ở chỗ của anh."

Sau cuộc hỗn loạn ác quỷ, Gazef và Brain đã vừa uống rượu vửa thảo luận về cuộc sống của họ đã trải qua như thế nào từ sau giải đấu. Đó là cách mà cái tên Ainz đã bước vào cuộc thảo luận.

"Tôi có thể tự tin nói rằng không có hiệp sĩ Đế Quốc nào có thể đánh bại cậu. Tứ Hiệp Sĩ, mạnh đến thế, sẽ không phải là đối thủ của cậu. Ngay cả khi Magic caster mạnh nhất của Đế quốc, Fluder Paradyne, có mặt trên chiến trường, cậu có thể có thể thoát nếu có vận may ở bên. Nhưng đối với Ainz Ooal Gown-dono... Brain, tôi xin lỗi, nhưng mạng sống của cậu sẽ kết thúc ở đó."

"Mạnh đến thế à. Thực sự ông ta mạnh mẽ đến thế nào?"

"... Tất cả cái tôi có thể nói, Brain, đó là người vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Và rồi cậu có thể tưởng tượng bất cứ điều gì sau đó và nhân nó lên một vài lần."

"Chà, nếu ông ta mạnh đến thế... Tôi tự hỏi anh ta có thể đánh lại Sebas-sama không?"

"Sebas? Đó có phải là ông già mà Climb đã nói đến? Mặc dù rằng anh già đó có sức mạnh đáng kinh ngạc, tôi vẫn cảm thấy Gown-dono mạnh hơn ông ta."

"Cá nhân tôi thấy rằng khó có thể tin được. Tôi thật không thể tưởng tượng có ai có thể mạnh hơn Sebas-sama... nhưng quan trọng hơn, tại sao anh nói về kẻ thù với sự tôn trọng như vậy?"

"Ông ta là một kẻ thù đáng kính trọng. Mặc dù, nói thế sẽ gây phiền hà cho Đức vua, cho người mà tôi nói tới."

Brain nhún vai.

"Anh đã đối xử rất tốt với chúng tôi, ngài Tướng quân. Climb-kun, cậu đã làm quá nhiều cho Vương Quốc. Đối với tôi, sao cũng được. Cô Công chúa đầu rỗng đó thực sự quá tốt bụng."

Những từ như thế có vẻ phù hợp với Brain. Tuy nhiên, thái độ của cậu ấy đối với gia đình hoàng gia không thể được tha thứ như thế.

Mặc dù Gazef Stronoff, người thân cận trung thành của Đức vua sẽ nhíu mày thể hiện vẻ khó chịu, nhưng chiến binh Gazef Stronoff chỉ cười trước sự táo tợn của người đàn ông này.

Nếu có ai đó đang quan sát, anh sẽ phải mắng Brain, nhưng ngay bây giờ, chỉ có ba người bọn họ ở đây. Điều đó có nghĩa rằng bây giờ anh chỉ cần là chiến binh.

"Mặc dù sự thật là Công chúa Renner quá tự do... à, đủ rồi. Tôi hiểu là Climb không muốn sơn lại bộ áo giáp. Thế thì hãy tự chăm sóc bản thân."

"Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho tôi. Tuy nhiên, Công chúa Renner đã nói với tôi trước đó rằng tôi sẽ cần phải làm việc chăm chỉ để xứng với bộ áo giáp này. Vì vậy, tôi rất xin lỗi vì không thể đáp ứng mong muốn của ngài, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình."

"Vậy sao? Thế thì ta nghĩ để vậy cũng được."

Làn gió mát thổi qua ba người họ. Bầu trời gần như bị bao phủ bởi một lớp màng màu xanh xanh mờ ảo. Hoàn toàn chẳng có cảm giác một cuộc chiến trông sắp nổ ra ở đây. Trong tình cảnh này, Gazef thấy Climb, với một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt của mình. Khi nghĩ về việc không để cho quá nhiều người chết, tim anh tràn đầy niềm vui và nỗi buồn.

Như thể để quét sạch những cảm giác này đi, Gazef quyết định thay đổi chủ đề.

"Nhân tiện, vừa nãy hai người bàn về chuyện gì vậy?"

Brain và Climb nhìn nhau, và sau đó Brain nói thay cho họ.

"À, anh biết chúng tôi không giống anh, chúng tôi tự do, đến một mức độ nào đó. Dù sao, tôi là người đã bắt đầu nó. Climb chỉ theo tôi đi khắp nơi. Dù là có thêm một người, Lockmeyer, tôi đã nhờ anh ta dẫn chúng tôi tham quan quanh đây. Và chúng tôi đã định tới tìm vị cứu tinh của Thủ đô, mạo hiểm giả cấp adamantite. Chúng tôi nghe nói anh ấy có trụ sở tại thành phố này, vì vậy chúng tôi quyết định đến thăm anh ấy."

"Ô, Momon-dono, đúng chứ?"

"Phải, phải, là anh ấy. Tôi nghe nói anh ấy ở thủ đô. Tôi nghe họ gọi anh ấy là chiến binh mạnh nhất dù-"

Tới đây thái độ của Brain thay đổi. Lúc này cậu ta nghiêm túc hơn.

"-Vậy nên tôi muốn thảo luận một vài điều với anh ấy."

"Thảo luận?"

Gazef lặp lại các từ như một con vẹt học nói. Vẻ mặt của Brain thật khó đoán.

"Về Vampire đó. Shalltear Bloodfallen."

Shalltear Bloodfallen.

Vampire toàn năng, kẻ đã đập nát tinh thần của Brain Unglaus, đối thủ của Gazef.

Cô ta là một con quái vật mà con người không thể đánh bại, và đã xuất hiện tại Thủ đô.

Brain nghĩ rằng cô ta có thể có một chuyện gì đó để làm với Jaldabaoth, nhưng-

"... Cậu có biết là có một Vampire khác ở đây, Henyupenyuko, kẻ bị đánh bại bởi một vật phẩm ma thuật kỳ lạ được sử dụng bởi Momon-dono? Rõ ràng là một phần của khu rừng đã bị phá hủy do một vụ nổ lớn, và khi Momon-dono trở về, áo giáp của anh ấy được bao phủ đầy những dấu hiệu của một trận đại chiến."

Gazef đã nghe nói từ Thị trưởng.

"À, vâng, tôi cũng đã nghe nói về nó. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Để bắt đầu, theo quan điểm của tôi, Shalltear Bloodfallen là một tồn tại mà thậm chí kể cả một mạo hiểm giả cấp adamantite cũng không thể đánh bại. Và không phải là tôi nghi ngờ anh ấy hay gì đâu, nhưng tôi muốn hỏi nếu anh ấy giải quyết nó bằng một đòn chí tử. Và tôi cũng quan tâm đến Henyupenyuko."

"Ý anh là, có thể có Vampire khác như thế quanh đây?"

"Đúng vậy, Climb-kun. Từ những gì tôi đã biết được, Momon đang đuổi theo hai Vampire. Tôi muốn xác nhận nếu chúng là Henyupenyuko và Shalltear."

"Và sau đó thì sao?"

"À, về cái đó..."

Brain nhún vai.

"Thật không may, anh ấy không ở đây. Anh ấy đã ra khỏi thành phố vì một nhiệm vụ. Tôi không biết khi nào anh ấy quay trở lại."

"Chà, tiếc thật. Tôi cũng không có bất kỳ may mắn nào. Tôi đã không có cơ hội để nói chuyện với Momon-dono. Nếu có thời gian, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Nếu không có gì khác, tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã cứu Vương đô."

"Thật sao? Thế thì... sau khi cuộc chiến này kết thúc, tại sao chúng ta không đi cùng nhau? Nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy. Climb-kun, có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Tôi rất thích!"

"Tuyệt. Chà, có vẻ như tôi có điều gì đó để mong chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc. Một chiến binh cấp adamantite. Tôi sẽ có thể học được rất nhiều, tôi dám cá đấy."

"Đúng vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ học được điều gì đó. Những loại kẻ thù anh ấy đã chiến đấu... Tôi mong muốn được nghe về hành động dũng cảm của anh ấy!"

"Chà, điều này thật bất ngờ. Gazef, anh thích điều này à?"

"À, phải. Sau cùng, tôi là một chiến binh; tôi quan tâm là đương nhiên thôi... Vậy nên cậu tốt nhất là nên trở về an toàn, phải không?"

Gazef đưa mắt nhìn về phía Bình Nguyêh Kattse.

"Có một quán rượu tại Vương đô với món ăn tuyệt vời. Một khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta sẽ đến đó để ăn mừng. Số tiền tôi dành dụm được dành cho những dịp như thế này."

"Hãy hy vọng chúng ta sẽ đến đó để ăn mừng chiến thắng."

Brain bước lại gần Gazef, và nhìn về cùng một hướng như anh.

"Vậy, à, về điều đó... tôi cũng có thế đến được không?"

"Climb-kun, cậu uống được sao?"

Mặc dù pháp luật của Vương Quốc cơ bản không quy định độ tuổi uống rượu, không ai sẽ bán rượu cho một cậu bé mười lăm.

"Không, tôi không, vì vậy tôi không chắc chắn lắm."

"Thật vậy sao? Chà, thế thì cậu nên uống một thử chút. Có thể đến một lúc nào đó cậu cần phải uống với những người khác, giống như bây giờ vậy."

"Đúng thế. Tốt hơn là uống thử lần đầu trước chuyện đó."

"Tôi hiểu! Vậy, tôi hy vọng hai người sẽ cho tôi đi cùng."

"Tốt! Thế thì, cầu cho cả ba chúng ta trở về đây một cách an toàn. Đừng mất mạng mà không có một lý do chính đáng!"

Brain và Climb gật đầu, đáp lại lời của Gazef.

Phần 4

Một vùng rộng lớn trải một màu đỏ thẩm. Một vùng đất hoang tàn và cằn cỗi, thảm thực vật như không hề tồn tại. Một vùng đất đẫm máu của cái chết.

Bình Nguyên Kattze- một nơi mà các Undead và quái vật đi lang thang, gieo rắc nổi ám ảnh về kẻ thù của sự sống.

Điều nguy hiểm nhất là màn sương mỏng bao trùm nơi đây làm lũ quái vật không còn khái niệm thời gian ngày đêm. Màn sương tuy có dấu vết mờ nhạt của năng nhưng lại phản ứng với lũ Undead.

Tự bản thân nó, sương mù đã không làm gì gây hại cho các sinh vật sống. Nó không hấp thụ năng lượng sinh mệnh, cũng không gây hại. Thế nhưng, bởi vì sương mù tồn tại như một dạng Undead từ ma thuật, nó sinh ra các phản ứng sai lệch làm thất bại trong việc tìm kiếm các Undead khác, và kết quả là nhiều mạo hiểm giả đã bị phục kích khi đang ở bên trong.

Tuy nhiên, lúc này không có sương mù. Tầm nhìn phải nói là tuyệt vời và tầm nhìn được kéo dài đi rất xa. Dường như vùng đất đang chào đón các chiến binh bước vào đây trong cuộc chiến sắp tới như là một Undead trong tương lai.

Lũ Undead đã phân tán cùng với sương mù, và không còn nhìn thấy chúng nữa. Hiện tại không có sinh vật sống, một sự tĩnh lặng chết người, ngự trị trên vùng đồng bằng này.

Ngọn tháp đổ sụp, đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước, trồi lên khỏi mặt đất như những tấm bia mộ nằm rải rác. Tất nhiên, không có cái nào là còn nguyên vẹn.

Các ngọn tháp lúc đầu có 6 tầng, nhưng từ tầng 3 trở lên đã sụp đổ, khắp nơi đều là mảnh vụn. Ít nhất là nửa các bức tường dày vẫn còn sót lại. Nguyên nhân không hẳn là thời tiết hay các trận chiến của quái vật.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt đất mà đã gần như cả năm trời không được nhìn thấy. Như thể quan sát vùng bị chúa ruồng bỏ, một kiến trúc to lớn lờ mờ hiện ra phía bên kia vùng đất- thế giới của người sống.

Tòa tháp được xây dựng bằng những khúc gỗ lớn mà dường như không thể nào tìm được ở xung quanh đồng bằng, với những bức tường vững chắc như phủ nhận thông điệp của vùng đất kế bên. Bao quanh tòa tháp là những hào nông được đào kỹ lưỡng và cắm đầy cọc nhọn. Điều này là để phòng ngừa các Undead.

Phía bên kia con hào phấp phới vô số là cờ. Trong số này, nhiều nhất là cờ của Đế quốc- mang huy hiệu của Đế quốc Baharuth.

Đây là điều hiển nhiên. Vốn dĩ thì tòa tháp, tòa thành này, là nơi đóng quân của quân lính Đế quốc tại Bình Nguyên Kattze.

Đế quốc đã huy động tới 60 000 hiệp sĩ cho cuộc chiến lần này. Căn cứ này có thể chứa được toàn bộ số đó, chính điều này đã nói lên kích thước của căn cứ. Và tòa thành ghê ghớm như một pháo đài, được xây dựng trên địa hình tạo thuận lợi cho việc phòng thủ.

Nó được xây dựng trên đỉnh của một ngọn đồi. Ngọn đồi này vốn không tồn tại trong Bình Nguyên Kattze, được tạo dựng lên hoàn toàn nhờ vào ma thuật.

Dù là Đế quốc Baharuth, sử dụng magic caster như một phần trong quốc phòng của họ, có thể không hoàn tất được việc này trong một thời gian ngắn. Kiến trúc này hẳn phải xây dựng trong vài năm.

Ban đầu, nơi này được dự định là điểm khởi đầu cho cuộc xâm lược mà mục tiêu là E-Rantel. Nói cách khác, mục đích của tòa thành khổng lồ này là chống chịu lại cuộc vây hãm kéo dài của hàng trăm ngàn quân lính Vương quốc.

Vương quốc đã không phản ứng lại tòa thành, đơn giản là vì họ không có nhân lực và vật lực cho việc tấn công căn cứ này.

Tuy là họ sẽ đoàn kết lại khi Đế quốc xâm lược, khi một cuộc xâm lược được phát động, có một số vấn đề cần cân nhắc- mỗi bên đều có vấn đề riêng để lo lắng bên cạnh chuyện xâm lược, đó là họ sẽ không lấy được đất đai, và bất cứ ai làm vậy sẽ phải gánh lấy khoản kinh phí cho cuộc xâm lược mà lại được lấy từ túi riêng của họ.

Cuối cùng, không một ai trong số quý tộc để tâm đến, trừ khi nước đã chảy đến chân của họ.

Ba con Griffon bay lượn trên bầu trời của tòa thành lớn. Chúng bắt đầu với một quỹ đạo bay rộng, sau đó dần dần thu lại. Hiệp sĩ nào cũng sẽ nhận ra đây là đơn vị Imperial Air Guard- đưa kiếm lên chào trong khi đang bay, là một lễ nghi cho thấy sứ giả của Đế quốc đã đến.

Trên mặt đất, có khoảng 10 hiệp sĩ nối với nhau thành một vòng tròn, mỗi người đều nâng cao lá cờ của Đế quốc. Đây là sự đáp lễ từ mặt đất- nghi lễ đón tiếp sứ giả Đế quốc. Griffon đáp ở trung tâm của vòng tròn, và độ chính xác việc đáp xuống này là một bài kiểm tra kỹ năng của người cưỡi chúng, nhưng cả ba hoàn thành nhiệm vụ một cách lộng lẫy, cho thấy khả năng xuất sắc của họ.

Sau khi đáp xuống, người sứ giả Đế quốc tiết lộ thân phận. Tuy các hiệp sĩ được giao nhiệm duy trì phong thái trang trọng tương ứng với nghi lễ tiếp đón, bởi vẻ kỳ lạ của sứ giả làm họ ngạc nhiên đến độ làm lá cờ mà họ cầm phải lay động.

Lý do cho sự dao động là có một nam nhân trong bộ trang phục mang phong cách hoàn toàn khác với hai người đi cùng.

Khi anh cởi bỏ mũ giáp và để lộ khuôn mặt điển trai của mình, mọi người ngay lập tức biết anh là ai.

Mái tóc vàng của anh có chút phấp phơi trong gió, và đôi mắt xanh như biển. Miệng của anh, cho thấy một ý chí sắt đá, đóng chặt lại. Anh là hình ảnh cho một vị hiệp sĩ hoàn hảo.

Không ai không biết người này là hiệp sĩ.

Quan trọng hơn, không ai mà không biết về bộ giáp mà anh đang mặc. Nó được làm từ kim loại Adamantite quý hiếm và có thểm ma thuật yểm vào bộ giáp toàn thân này. Chỉ có một vài bộ giáp như thế trong Đế quốc.

Một trong [Tứ Hiệp Sĩ] của Đế quốc, Gale - Nimble Ark dale Anock.

Bằng một giọng nói lịch thiệp phù hợp với hình ảnh của mình, Nimble hỏi chuyện một trong số các hiệp sĩ.

"Ta đến để gặp chỉ huy của ngươi, tướng quân Kabein của Second Legion. Ngươi biết ông ấy ở đâu chứ?"

"Vâng! Hiện giờ tướng quân Kabein đang trong cuộc hợp bàn kế hoạch tấn công Vương quốc! Tôi được lệnh của Anock-sama hộ tống ngài đến chỗ của Tổng Trưởng!"

"Ta hiểu rồi. Vậy thì... Sorcerer King Gown-dono có ở đây không?"

"Vâng! Không thưa ngài! Không thấy Sorcerer King-dono không có ở đây."

"Ta hiểu rồi."

Kể từ khi được phái đi và đến trước kẻ đó, Nimble thở phào nhẹ nhõm.

"Dẫn đường cho ta được chứ? Ta còn có chuyện muốn giao cho ngươi đây."

Nimble từ từ lấy ra một cái gì đó ra từ trong áo ngực.

♦♦♦

Nimble được dẫn đến một căn phòng sang trọng, anh đã chờ gần cả tiếng ở đây, có rất nhiều vệ sĩ ở cùng, cho đến khi chủ của căn phòng trở lại.

Ông là một người đàn ông trung niên có mái tóc trắng tinh, toát lên bầu không khí tử tế.

Tuy là ông mặc giáp như các hiệp sĩ khác, ông tạo một cảm giác hoàn toàn khác so với họ. Người ta có thể nói là ông trông như một quý tộc, chứ không phải là một người lính.

"Chào cậu, Nimble."

Nụ cười trên mặt ông càng làm ông giống một quý tộc hơn là một hiệp sĩ. Giọng nói êm dịu, nó không thuộc về một người ở nơi khắc nghiệt như là chiến trường.

Nimble cúi chào với một phong thái trang trọng.

Natel Inyem dale Kabein.

Ông là một quý tộc bị mất địa vị, nhưng tài năng của ông đã được hoàng đế công nhận, và được đề bạt làm chỉ huy của Second Legion. Tuy không mang vẻ dũng mãnh như những người khác, ông đã nổi tiếng bằng tài năng lãnh đạo, có tin đồn là ông chưa để thua một trận chiến nào. Với ông làm chỉ huy, nhuệ khí của Second Legion được nâng lên rất cao.

Các hiệp sĩ tháp tùng Kabein đã không thể che giấu sự tôn trọng của họ đối với ông.

"Thật không biết phải cảm ơn Tướng quân-dono thế nào nữa, đã gác mọi chuyện qua một bên để đến gặp tôi mặc dù ngài là chỉ huy tối cao của quân viễn chinh này."

Quân đội Đế quốc được chia thành 8 quân đoàn, và chỉ huy của mỗi quân đoàn được ban danh hiệu "tướng quân". Tướng quân của First Legion được biến đến như là Nguyên soái và ông là chỉ huy trưởng của toàn bộ quân đội Đế quốc.

Nếu First Legion- nếu nguyên soái đã không có mặt, vị tướng quân của quân đoàn kế tiếp sẽ được giả định vào vị trí tổng chỉ huy. Nói cách khác, tướng quân Kabein của Second Legion là chỉ huy của toàn bộ quân đội Đế quốc.

"Không, không, Nimble. Không cần quá lễ nghi vậy đâu. Cậu ở đây theo lệnh của bệ hạ mà phải không? Cậu không nằm dưới sự chỉ huy của tôi. Cậu nên nói chuyện với tôi một cách ngang hàng."

Dù ông có nói như vậy, Nimble gượng cười.

Quân đội Đế quốc trung thành cao nhất dành cho hoàng đế, và sau đó là các vị tướng.

Tứ Hiệp Sĩ của Đế quốc, những chiến binh có năng lực chiến đấu mạnh nhất, thường được giao nhiệm vụ thực hiện theo ý muốn của hoàng đế. Xét về mặt cầm quyền, họ được xem là ngang hàng với tướng quân. Tuy nhiên, xét về tuổi tác, kinh nghiệm và uy tín, không ai trong số họ bằng Kabein. Muốn họ ngang hàng với một người như vậy thì thật là khó khăn.

Kabein mỉm cười, như thể ông thích thú với vẻ lo âu trên gương mặt của Nimble.

"Được một trong Tứ Hiệp Sĩ, chiến binh mạnh nhất Đế quốc, lễ phép với lão già này làm ta thấy ngứa mông vãi. Nói chuyện bỏ kính ngữ dùm đi?"

"Rõ rồi, tướng quân Kabein."

Tướng quân Kabein gật đầu, như thể quá tốt rồi.

"Cậu đến đúng lúc thiệt. Sương mù cũng đã tiêu tán, cứ như chào đón cậu đến ấy."

"Tướng quân Kabein, tôi nghĩ sự chào đón này không dành cho tôi đâu, mà là mở lối cho một thảm kịch thì đúng hơn. Tôi thấy rùng mình khi tưởng tượng những chuyện sắp xãy đến."

"Thảm kịch, hm... Ơ, này, Nimble. Cậu có thế cho ta biết cuộc chiến này là thế nào không? Cho đến giờ, mục tiêu chiến lược của chúng ta là làm cạn kiệt Vương quốc, nhưng lần này, nhưng lần này thì khác. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là chiếm E-Rantel bằng phương thức đàm phán, và đánh bại Vương quốc một cách triệt để trong cuộc chiến lần này."

Đối mắt Kabein trở nên lạnh lùng khi nói điều này.

"...Chúng ta sẽ phải đối đầu với đội quân đông đảo nhất của Vương quốc mà chưa từng có trong lịch sử. Tuy là hiệp sĩ của chúng ta mạnh hơn nhiều so với lính quân dịch của Vương quốc, được biết là lính quân dịch nằm ở một con số áp đảo. Cuộc chiến nổ ra sẽ gây ra vô số thương vong. Và tất cả chuyện này là nhằm mục đích chiếm đoạt E-Rantel, ngay sau đó chúng ta sẽ bàn giao nó cho đồng minh Sorcerer King. Thật không biết bệ hạ đang toan tính điều gì?"

"Trước khi trả lời câu này, tôi mong là ông để những người ở đây rời khỏi."

Vĩ lão tưởng mở miệng như muốn nói, sau đó gật đầu thay thế.

"Tụi bây bấm nút biến cho anh."

Thuộc hạ của Kabein cúi đầu khi rời đi.

"Cảm ơn ông đã hợp tác."

"Tiếp tục lãng phí thời gian đúng là ngu ngốc. Giờ thì, nói cho ta biết là tại sao đi?"

"Vâng. Ban đầu tôi được gửi đi thông báo cho Nguyên Soái về cuộc chiến này."

Nimble chỉnh lại tư thế.

"Mục đích của cuộc chiến lần này là xây dựng mối quan hệ hảo hữu với Sorcerer King, Ainz Ooal Gown. Vì vậy, chúng ta phải chiếm được E-Rantel bằng bất cứ giá nào, và sau đó dâng không nó cho Ainz Ooal Gown, nhằm tăng cường mối quan hệ của cả hai bên."

"Binh đoàn hiệp sĩ chúng ta dù có bị thông đến khô máu cũng phải bảo vệ Đế quốc, vì vậy mà chúng ta lao mình vào nguy hiểm, bên cạnh việc bàn giao E-Rantel. Sorcerer King thật sự đáng giá vậy sao?"

"Đúng vậy."

Kabein siết chặt nắm tay đặt trước lòng ngực và nhắm mắt lại. Sau đó, ông đáp lại.

"Ta hiểu. Nếu đây là ý muốn của bệ hạ, ta sẽ thực hiện nó."

"Vô cùng cảm ơn ngài."

"Đã nói là chú đếch cần phải vậy đâu... mặc dù sự đồng thuận của Sorcerer King lại là một vấn đề khác."

"Về chuyện đó, tôi có một yêu cầu." Nimble nói.

Đây là mục đích chính mà anh đến đây.

"Chúng ta sẽ yêu cầu Sorcerer King dùng một chú thuật để bắt đầu cho cuộc chiến. Tôi yêu cầu ngài cho làm chậm tiến độ các hiệp sĩ đến sau khi dùng chú thuật."

"Chuyện này có ý gì? Không phải chúng ta mua lòng thương hại của Sorcerer King bằng máu của chúng ta sao?"

"Đúng là vậy, đó là kế hoạch. Tuy nhiên, chúng ta cũng có ý định điều tra sức mạnh của Sorcerer King. Như vậy, chúng ta có dự định để cho Sorcerer King sử dụng ma thuật mạnh nhất trong khả năng của hắn. Ý định của bệ hạ là xem cái trình ma thuật của hắn đến đâu."

"... Vậy là, Sorcerer King... là kẻ thù sao?"

"Ông có vẻ hiểu rồi đó. Sorcerer King- Ainz Ooal Gown- là kẻ thù của Đế quốc."

"Nếu là như thế, các hiệp sĩ sẽ đánh giá chú thuật mà Sorcerer King đã sử dụng. Nhưng ma thuật đó là gì? Ta hy vọng nó không đơn giản như [Fireball]!"

"Như ông nói đấy. Chúng ta phải tìm ra khả năng của hắn. Có điều, chúng ta nên giả định rằng nó sẽ mạnh hơn ma thuật công kích của Paradyne-sama."

Kabein mở to mắt, nhưng nó chỉ trong một khoảnh khắc.

"Ta hiểu, ta đã hiểu rồi. Có người mạnh hơn cả magic caster vĩ đại ấy thì đúng là khó tin, nhưng nếu thật sự hắn có sức mạnh như vậy, ta có thể hiểu lý do tại sao bệ hạ lại muốn xây dựng mối hảo hữu với hắn ta."

Nimble vẫn im lặng.

"Giết chết hàng trăm người bằng một chiêu đúng là mạnh mẽ. Nó sẽ cơ hội tốt để nắm được sức mạnh của hắn. Có loại sức mạnh như vậy về phía chúng ta, tổn thất ta phải chịu sẽ ít đi."

Nếu tất cả chỉ có vậy, Nimble nghĩ.

Sau khi nói chuyện với các thành viên khác trong Tứ Hiệp Sĩ, Heavy Explosion and Lightning Bolt, anh nhận ra sức mạnh của Ainz là nằm ngoài sức tưởng tượng. Hắn có thể sử dụng một ma thuật giết chết hàng ngàn người, có lẽ là hàng chục ngàn nếu họ đứng thành một cục. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nếu hai người kia có ý kiến tương tự, khả năng cao chuyện đó là sự thật.

Cũng như Kabein cho biết, để các hiệp sĩ canh giữ Đế quốc hy sinh là một mất mát rất lớn.

Trong khi đó sẽ là chuyện đáng mừng nếu Ainz, kẻ thù tiềm tàng của họ, chỉ là con hổ giấy, chỉ lần này thôi, anh muốn tin vào điều mà đồng đội anh đã nói.

"Ah, tướng quân. Có một chuyện tôi muốn nói với ngài. Sorcerer King sẽ điều quân của mình ra chiến trận. Tôi hy vọng ngài sẽ để họ cùng đến chiến trường."

"Ta hiểu rồi. Hắn đem theo mấy ngàn lính?"

"Về cái đó-"

"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, Kabein-dono, Nimble-dono!"

Một tiếng kêu lớn từ hiệp sĩ bên ngoài căn phòng.

Kabein có cái xin hối lỗi với Nimble, trước khi trả lời người ở bên ngoài.

"Vào đi."

Người bước vào là một hiệp si cao cấp.

"Có chuyện gì? Tình huống khẩn cấp sao?"

"Vâng! Một cỗ xe bay có lá cờ của Sorcerer King đang ở cổng chính. Họ yêu cầu được vào thành. Chúng ta có nên cho phép họ vào không?"

Đôi mắt của vị hiệp sĩ quay sang Nimble, và kế đó là Kabein. Ông gật đầu với Nimble.

"... Hiểu rồi, để họ vào."

"Vâng! Vậy... chúng ta có cần kiểm tra cỗ xe?"

Không một ai đi vào chỗ đóng quân mà không bị lính gác kiểm tra. Thủ tục thông thường là sử dụng ma thuật kiểm tra người khác trong khi hỏi, để đảm bảo họ không phải là kẻ xâm nhập ngụy trang bằng ảo ảnh.

Nếu đây mà là Vương quốc, họ sẽ không sử dụng ma thuật để kiểm tra. Lý do việc ở đây có thể sử dụng ma thuật là vì ma thuật là nền tảng sức mạnh của Đế quốc. Họ nhận thức được sức mạnh đáng sợ của ma thuật, và thận trọng chống lại việc sử dụng ma thuật.

Đối với một căn cứ quân sự quy mô thế này thì tại đây tất nhiên sử dụng công nghệ ma thuật mới nhất. Nếu công nghệ này bị rò rỉ ra ngoài, thì đây có thể là tổn thất to lớn đối với Đế quốc. Dù là hoàng đế Jircniv có tự mình đến đây, anh vẫn phải được các vệ binh kiểm tra kỹ lưỡng.

Kết quả là ngay cả khi có khách đến từ một quốc gia đồng minh- không, chính xác là vì họ đến từ một quốc gia đồng minh, nên phải chịu sự kiểm tra.

Tuy nhiên, có những tình huống mà những chuyện đó là không được phép.

Kabein liếc nhìn Nimble một lần nữa.

Cảm thấy áp lực đè nặng từ bầu không khí ngột ngạt và sức nặng của một thứ cất trong người, Nimble chỉ có thể gượng cười phản ứng lại.

"Tướng quân Kabein, xin thứ lỗi. Họ là khách cực kỳ quan trọng của Đế quốc. Như một trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ, hãy để họ tự nhiên vào thành."

Gương mặt của Kabein, vừa mới nở một nụ cười ấm áp, thì đã đông cứng thành một gương mặt lãnh cảm.

Nimble đã đưa ra một yêu cầu vượt quá thẩm quyền của bản thân.

Bất luận người ta có nhân từ ra sao, bị một cấp dưới ra lệnh chắc chắn là sẽ không vui.

Nimble hiểu được sự bực tức của Kabein, nhưng đó là mệnh lệnh buộc ông ta phải nhượng bộ.

Nếu không thì-

Trong khi Nimble đang do dự về việc tiết lộ một thứ được giấu trong người, Tướng Quân Kabein lên tiếng.

"Nếu đó là mệnh lệnh của bệ hạ, ta đành phải tuân theo thôi. Dù sao thì Đế quốc và mọi thứ trong nó đều nằm dưới sự điều hành của bệ hạ mà."

"Tôi rất mừng vì ngài đã hiểu, Tướng Quân."

Thứ mà Nimble đang giữ là sắc lệnh hoàng đế. Nó được viết trên giấy da, và người giữ nó được trao quyền hành động với quyền hành như của hoàng đế. Phạm vi của nó bao quát tất cả những người tham gia cuộc chiến lần này. Trong phạm vi trận chiến này, Nimble sẽ ở cấp cao hơn Kabein, và có thể định đoạt số phận của vị tướng quân này nếu cần thiết.

Trong một khoảnh khắc, Nimble cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không cần phải hủy hoại mối quan hệ với người chỉ huy cao tuổi mà anh tôn trọng. Rồi anh lại thấy căng thẳng một lần nữa, bởi vì đây không phải là lúc để thư giãn.

"Vậy thì, chúng ta đi gặp Sorcerer King chứ nhỉ? Dù sao thì bệ hạ cũng đã ưu ái cho kẻ đó quá nhiều, vậy nên hắn chắc hẳn phải ngang ngửa với những vị anh hùng vĩ đại."

Riêng cá nhân, Nimble không muốn đi.

Sau khi nói chuyện với những người khác trong Tứ Hiệp Sĩ- không, giờ thì họ chỉ có ba, tính cả anh- và nhớ lại những gì họ đã nói với anh, biểu cảm của Nimble như đứa trẻ ăn phải ớt cay. Tuy nhiên, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo Tướng Quân.

"Tất nhiên rồi, Tướng Quân. Hãy để tôi đi cùng ngài."

Bên ngoài căn cứ, một cỗ xe ngựa lộng lẫy tiến tới, được các hiệp sĩ dẫn đường. Nó làm người ta phải há hốc mồm bởi một thực tế là cỗ xe không cần phải điểu khiển, và nó cũng không được một ngựa bình thường kéo, mà là một con quái vật trông như con ngựa phiên bản thu nhỏ.

Nimble diễn ý với các hiệp sĩ xung quanh và Kabein.

"Hãy xuất trình vũ khí cho khách của chúng ta nào."

(Hình thức cao nhất của lời chào quân sự, dành cho các sĩ quan cao cấp và quan chức cấp cao)

Cái gì? Nimble có thể tưởng tượng ra những gì mà các binh lính và Kabein đang nghĩ, biểu cảm thể cả ra mặt của họ.

Nói về mặt ngoại giao, xuất trình vũ khí với những lãnh đạo quốc gia đồng minh là trách nhiệm cơ bản.

Tuy nhiên, trách nhiệm cơ bản không tồn tại trong một căn cứ quân sự. Trước hết, không có ai chào đón lãnh đạo một quốc gia tại căn cứ quân sự cả.

Ngay cả trong một quốc gia của con người, sẽ có tranh cãi và đấu đá nội bộ. Không ai là cởi mở.

Xuất trình vũ khí với một người ngoài là một cái gì đó nên được thực hiện một cách an toàn, một nơi công khai, và phải là ở trong căn cứ quân sự. Đó là những gì mà các binh lính nghĩ lúc này.

Có một điểm khác.

Điều đó cũng có nghĩa là xuất trình vũ khí sẽ không bao giờ được diễn ra trên chiến trường.

Đây là do những người lính có thể suy diễn người chỉ huy khi xuất trình vũ khí sẽ làm họ như vượt cấp. Đó là một trong những quy tắc ngầm của chiến trường.

Là một trong Tứ Hiệp Sĩ, Nimble hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của họ. Tuy nhiên-

"Thưa quý vị, vui lòng xuất trình vũ khí của mình."

Nimble lặp lại lời nói được củng cố bằng thép.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng thở dài của Kabein.

"Các ngươi đã nghe rồi chứ? Xuất trình vũ khí đón tiếp Sorcerer King."

Mệnh lệnh của Kabein đã trấn tĩnh những người lính đang hoang mang. Nếu đó là một mệnh lệnh, thì họ phải làm theo. Không cần thiết phải nghĩ quá nhiều về nó.

Nimble ném một cái nhìn biết ơn về Kabein, nhưng khi anh đã làm, anh nhận thấy vẻ phiền muộn trên mặt Kabein. Nó dường như muốn nói là điều đó có thể khó khăn cho cậu, nhưng với tôi còn khó khăn hơn.

Cỗ xe dừng lại trước mặt họ.

Nimble thở hổn hển, bởi nhiều lý do.

Đầu tiên, cỗ xe đẹp lộng lẫy một cách ngoạn mục. Màu cơ bản của nó là màu đen mà dường như được cắt ra từ bầu trờ đêm, làm nổi bật đồ trang trí hoa lệ trên đó bao gồm toàn bộ khung gầm của cỗ xe. Đồ trang trí có ánh rực rỡ được làm dịu bằng vàng ròng và đồng đỏ, khiến nó trong thật tao nhã, toát lên không khí sang trọng. Tuy trang trí có phần quá đà, cũng không khiến người khác nghĩ nó không quá lòe loẹt. Đúng hơn, nó như một hộp châu báu khổng lồ.

Nimble đã có dịp đi bằng cỗ xe riêng của hoàng đế, và anh có thể kết luận cỗ xe này vượt xa của hoàng đế.

Một lý do khác khiến anh ngạc nhiên chính là con thú kéo cỗ xe. Đó là một con quái thú, bởi vì không cách nào để diễn ta nó như một con ngựa. Sinh vật kêu lên dịu nhẹ, "gurururu" âm thanh êm ái, và khí nó thở người ta có thể nhìn thấy hàm răng sắc lẹm của nó. Toàn thân bào phủ một lớp vảy như của một loài bò sát, và bên dưới lớp vảy đó là một thứ nổi bật, bắp thịt cuồn cuộn.

Nó giống như hình thức khuếch trương của một con ngựa tàn bạo và dự tợn.

Mọi người chung quanh tràn ngập ý thức kinh hãi. Chính bản thân Nimble cũng phải hoảng sợ, mồ hôi toát ra từ trên lừng và lòng bàn tay. Một con quái thú đáng sợ.

Giữa cơn bão của nhịp thở hoảng loạn, cửa xe mở ra.

Một bé gái Dark Elf bước xuống.

Tất cả suy nghĩ như dừng hẳn lại.

Không ai nói được lời nào. Ánh mắt của họ như không thể cưỡng lại sức hút của cô.

Cô bé cầm một cây trượng đen xoắn trông thật đáng yêu. Khi cô lớn, cô chắc chắn sẽ chọc thủng trái tim của rất nhiều người. Vẻ đẹp của cô như khiến mọi tên đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ cho cô. Ngay cả biểu hiện e thẹn của cô cũng như một mùa hoa nở rộ dưới anh trăng.

Tuy nhiên, thứ trên đôi tay cô thì hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của cô.

Thứ đó là đôi găng tay.

Găng tay bên trái toát lên vẻ tàn ác trông như bàn tay của ác quỷ. Dường như được làm từ một vài kim loại đen, được bao phủ bằng lớp gai xoắn. Ở đầu ngón tay đã được mài nhọn lại một điểm, và hào quang xấu xa xung quanh nó giống như một sự chất chưa kỳ lạ. Chỉ cần một cái nhìn liếc qua cũng đủ chôn vùi đầy bất cứ ai bằng nỗi kinh hoàng xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn họ.

Trái lại, chiếc găng tay bên phải trông thật thanh khiết, bàn tay trong trắng của một cô gái. Màu trắng là chủ đạo và hoa văn hoàng kim được thêu công phu trải rộng khắp găng tay, nhấn mạnh vẻ đẹp tinh tế của nó. Chiếc găng tay thu hút ánh nhìn như của những con ong mật, và cảm giác như được ngắm nhìn một vẻ đẹp tuyệt thế, người xem cảm giác như thể linh hồn của họ bị nó hút lấy.

"A-ah, Ainz-sama. Thần nghĩ là chúng ta đã đến."

"Thế sao. Cảm ơn nha, Mare."

Cùng với điều đó, một dáng người lộ diện.

Trong giây phút đó, không khí đột nhiên trở nên nặng nề và ngột ngạt.

Mọi người xung quanh cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Đây không phải là sự thù địch, mà là một cảm giác khó tả hơn nhiều.

Ainz Ooal Gown mặc trạng phục bắt mắt làm người là nghĩ đến một magic caster ma lực hệ. Đầu tiên, hắn khoác một chiếc áo choàng đen tuyền, và trên hết, một chiếc áo khoác đen không tay khác, làm tăng gấp đôi vẻ bí ẩn. Trên tay cầm quyền trượng, phải nói là được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Quanh cổ là sợi dây chuyền bạc được đính đá quý. Và ở phần mặt là một chiếc mặt nạ kỳ quái.

"Vô cùng hoan nghênh ngài đại giá đến đây, thưa đức ngài, Sorcerer King- Ainz Ooal Gown."

Nimble cúi đầu. Thế nhưng, anh không nghe thấy ở sau mình có biểu hiện thích đáng.

Tuy biết đó là rất thô lỗ, anh phải quay lại phía sau để nhìn.

Tướng quân và các hiệp sĩ ở phía sau toàn thân cứng đơ. Họ đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của Sorcerer King và không thể di chuyển.

Đó là điều anh có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu nó cứ tiếp tục, thì thật không tốt chút nào.

Cuối cùng, vị tướng quân đã có giải pháp cứu cánh cho tình trạng khó khăn của Nimble.

"Quân đoàn!"

Tiếng hét thuộc về Kabein. Phải nói là mạnh mẽ, ra lệnh mà dường như không hợp với quý tộc như ông, nhưng thái độ này phù hợp với một vị tướng hoàn hảo.

"Kính chào! Đức ngài, Sorceror King."

"Rõ!"

Các hiệp sĩ đồng thanh trả lời, và như một thể, họ xuất trình vũ khí với Ainz.

"Cảm ơn các ngươi đã đón tiếp, các hiệp sĩ đúng là niềm tự hào của Đế quốc."

Một phản ứng hoàn toàn bình thường, nhưng lại làm người khác càng lo sợ hơn. Cảm giác như một thứ vô cùng đáng sợ đang cố gắng hết sức mình để hành động như một con người. Sau khi nghe nói về bộ mặt bên dưới lớp mặt nạ, Nimble trải nghiệm cái cảm giác này đặc biệt mãnh liệt hơn những người khác.

"Ngẩng đầu lên đi."

Lần đầu tiên ông nói, không ai đáp lại.

"Ngẩng đầu lên được chứ?"

Đến lần thứ hai, họ tuân thủ. Dù sao thì đợi đến lần thứ ba là một vinh dự chỉ được đối với người cai trị của mình.

"Thưa đức ngài, xin vui lòng tha thứ cho những kẻ đã không lập tức ngầng đầu lên."

Nhìn lướt qua các hiệp sĩ, đôi môi của họ đã trắng bệch v à gương mặt họ thì nhợt nhạt.

"Họ đã rất vui vì được diện kiến uy nghi của ngài nên đã quên mất bản thân mình."

"Không, ta là người xin lỗi mới đúng. Ta thấy vui vì chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến chiến trường. Ta hy vọng ngươi hiểu là không ai trong số các ngươi có lỗi."

Ainz gỡ bỏ áo choàng trên vai mình. Áo choàng đen tuyền vỗ nhẹ như đôi cánh họa khi nó dang rộng ra. Trong lúc đó, không khí ngột ngạt bao quanh hắn biến mất như chưa hề tồn tại.

Tất cả những gì còn lại là một con người bình thường, với sự hiện diện của một con người bình thường.

Thật đáng sợ.

Đây là cảm xúc mãnh liệt mà Nimble cảm thấy lúc này.

Anh đã nghe nói về bản chất tà ác của Ainz từ các đồng đội. Tuy vậy, người đang đứng trước mặt anh lại quá đỗi bình thường, nó chỉ làm nổi sợ trong anh càng sâu sắc hơn. Anh cảm thấy như có một con dã thú đang chậm rãi tiếp cận mình.

Các hiệp sĩ, những kẻ không biết gì, có lẽ cũng bắt đầu nhận thấy tình cảnh kỳ quái này. Căng thẳng bắt đầu tăng cao, Kabein dường như cũng hiểu. Ông sử dụng cái đầu mà là trái tim và linh hồn mình. Thông qua chúng, ông biết được bản thân nên có thái độ thế nào đối với người đang đứng trước mình.

"Xin cho phép tôi, Nimble Ark dale Anock, dẫn ngài đến khu vực đóng quân của chúng tôi."

"Thế à. Tuy ta không muốn mang thêm rắc rối cho ngươi, nhưng vẫn nhờ ngươi vậy."

"Đã hiểu. Vậy thì, đây là tổng chỉ huy trong lần chinh phạt này, Tướng Quân Kabein."

"Thưa đức ngài, tôi là Kabein. Nếu có bất cứ điều gì trong căn cứ này làm ngài thấy bất tiện, xin hãy nói cho tôi biết và chúng tôi sẽ khắc phục nó ngay lập tức. Cứ tự nhiên xem các hiệp sĩ ở đây như người hầu..."

"Không cần phải vậy đâu. Ta đã có một thuộc cấp ở đây rồi."

Hắn chỉ vào cô bé Dark Elf.

"Và ta sẽ tự mình giải quyết mọi vấn đề bất cập."

Kabein đơ người.

Ý định thực sự của ông là thu xếp người giám sát và giữ cho Ainz không làm bất cứ điều gì kỳ lạ trong căn cứ.

Thế nhưng, đáp lại là sự từ chối thẳng thừng, một câu trả lời duy nhất chỉ có người tài năng mới nói.

Tuy nhiên, từ lập trường của Kabein, ông không thể để việc này được phép xảy. Cứ thế này, họ sẽ không thể đi đến sự đồng thuận.

Dù rõ ràng là Nimble có hỗ trợ Kabein, nhưng ông không thể để mặc vấn đề này.

"Vậy à... thưa đức ngài, xin cứ tự nhiên gọi chúng tôi nếu ngài có cần bất cứ điều gì. Tướng quân Kabein, tôi hy vọng là ngài sẽ để tôi lo liệu mọi thứ kể từ lúc này."

"-Hiểu rồi."

"Ah... có một chuyện ta quên nhắc đến."

"Có chuyện sao, thưa đức ngài?"

"Ta nghĩ là mình sẽ mở màn trận chiến này bằng một ma thuật. Trong lúc đó, ta muốn đội quân của ta cũng tham gia vào trận chiến. Ta mong là các ngươi sẽ chấp nhận việc này."

"Chúng tôi còn mong gì hơn."

Vì việc này đã được thảo luận từ trước, Kabein kịp thời chấp nhận.

Thế nhưng, có một chuyện không thể biết được làm ông nhíu mày.

"... Tuy nhiên, cuộc chiến lần này sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, có lẽ sớm nhất là vào ngày mai. Lực lượng của ngài hiện đang ở đâu, thưa đức ngài? Chúng tôi không thể chờ quá lâu..."

"Chuyện đó không phải là vấn đề. Họ đã ở gần đây..."

Câu trả lời dấy lên sự hoài nghi trong lòng Nimble. Nhìn lên bầu trời, dường như không có một ai dù ở gần.

Kabein hẳn cũng đang nghi ngờ như anh. Đương nhiên, căn cứ bao bọc bằng một mạng lưới an ninh trải rộng. Việc có bất kỳ đội quân nào ngoài quân đội Đế quốc sẽ được báo cáo ngay cho những người có cấp bậc tướng quân. Có thể nào là do báo cáo bị mất?

Nimble nhìn xung quanh, nhưng dường như không sự hiện của bất kỳ ai ở chung quanh.

"Thứ lỗi cho ta. Không, nói ở gần đây chỉ là nói vậy thôi. Ta chỉ muốn nói họ có thể đến đây ngay lập tức."

"Cái gì...?"

Anh vẫn còn chuyện muốn hỏi, nhưng anh đã để sang một bên khi Kabein tiếp tục hỏi, "Vậy quân số thế nào?"

"Khoảng 500."

"500..."

Tuy rằng Kabein che giấu phản ứng của mình một cách điêu luyện, Nimble không thể giấu nổi sự thất vọng của mình.

"Tướng quân, sẽ không nảy sinh vấn đề khi kết nhập lực lượng của đức ngài đây với quân đội Đế quốc đó chứ?"

Để chứng minh lòng thành của họ với Ainz, Đế quốc đã phải dùng máu của chính con dân họ cho việc này. Như vậy, Ainz sẽ không có hội để tham chiến, do vậy mà sát nhập họ vào lực lượng Đế quốc là một giải pháp tối ưu.

"Nếu chỉ có 500, chúng tôi thậm chí còn không thể sắp xếp lại đội hình của mình. Còn đối với việc bảo vệ uy danh của Sorcerer King, có lẽ chúng tôi nên để lại nhiệm vụ đó cho cấp dưới của ngài."

Thật ra anh đang muốn ám chỉ, "đừng quá hăng hái mà lao đầu vào trận chiến". Quân đội Đế quốc sẽ phải đi tiên phong và gánh chịu tổn thất để chứng minh lòng thành của mình với Ainz, vì vậy mà nhét thêm lực lượng của Ainz vào thì thật là phiền phức.

Ainz gật đầu chấp nhận đề nghị của Nimble. Nimble thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi anh bình tĩnh suy xét về điều này, đây không phải là điều hợp lý. Chỉ có 500 người thì làm được gì? Trong mọi khả năng sở dĩ nhất thì họ cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ tháp tùng.

Tuy nhiên, chuyện xãy ra kế tiếp lại vượt xa dự đoán của Nimble.

Sau khi phát động ma thuật, Ainz dường như nói chuyện với hư không.

"Ngươi nghe được ta nói chứ- Shalltear? Mở [Gate] ở vị trí của ta và gửi quân đến đây."

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Ainz dường như di chuyển.

"Tốt. Tướng quân, ta đã tập hợp quân của mình."

Khi ông kết thúc lời nói, không gian xoắn lại.

Một màng đen, một thứ hình bán cầu xuất hiện sau lưng Ainz.

Nimble nhớ lại một cái gì đó về [Gate] đã được đề cập lúc trước.

Cánh cổng mở, và thứ xuất hiện là-

Thế giới trở nên tĩnh lặng.

Một sự thiếu vắng kỳ lạ của âm thanh tràn ngập khắp xung quanh. Làn sóng tĩnh lặng gia tăng đột biến.

500 binh lính đó đã tiết lộ hình dáng của họ. So với đội quân 60 000 người của Đế quốc thì họ đúng là quá ít. Tuy nhiên, không ai có thể xem thường 500 binh lính này.

Sức mạnh của lực lượng quái vật này đã nói lên tất cả.

"Đây chính là lính của ta."

Trước khi những người chứng kiến câm lặng, Ainz giới thiệu đội quân của mình.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Giao Đoạn

Trong một căn phòng nhỏ nhưng sang trọng, một cô gái trẻ ngồi trên ngai vàng. Cô nói bằng một giọng nói rất ngây thơ và dễ thương, điều đó rất phù hợp với tuổi của cô

"Okie, vậy thì trông chờ vào ngươi rồi !"

"Vâng, thưa bệ hạ ! Thần sẽ không thất bại!"

Người đàn ông trông giống như một hiệp sĩ đứng lên và nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, các cô gái hỏi những vị tướng đứng bên cạnh nữ hoàng.

"Liệu có ổn không?"

"Vâng, ngài ấy là người cuối cùng, vì vậy nó sẽ ổn thôi."

Sau khi nghe những lời lạnh lùng của bộ trưởng, những biểu hiện ngây thơ của cô hoàn toàn thay đổi một cách chóng mặt.

Có lẽ đó là do mệt mỏi, nhưng đôi mắt của cô ngày càng nhíu lại hơn, trong khi miệng hình thành một hình dạng ^ và vai cô rũ xuống.

"Thật mệt mỏi."

Thái độ và cách ăn nói của cô hệt như một bà già 40 tuổi, nhưng giọng nói vẫn nghe trẻ và dễ thương, đó là điều phi lý trên khuôn mặt cô.

"Ngài đã làm việc chăm chỉ."

"Phải, vì vậy ta có thể ngăn chặn việc đó xuất hiện bây giờ?" Cô kéo váy lên trong khi nói điều này. "Chúng ta có thể quất luôn trong khi ta đang khoe giò của mình."

"Thần đã nói với người nhiều lần trước đây, người không thể, thưa bệ hạ."

Cô gái đó chính là nữ hoàng của Vương quốc Draconic , "Black Scale Dragon Lord" Draudiron Oriucrus.

Mặc dù cô được gọi là Dragon Lord, khả năng chiến đấu của cô không hơn người bình thường là mấy. Tuy nhiên Pháp Quốc Slane vẫn coi cô là một Dragon Lord vì khả năng độc đáo của cô khi sinh ra với khả năng cực kỳ hiếm làm nên sự khác biệt giữa một Dragon Lord thực sự và một kẻ mạo danh.

Cô có thể sử dụng Wild Magic, đó chính là bằng chứng về sức mạnh của một Dragon Lord thực sự từ Falseone.

"Miễn là ngoại hình của người có thể khiêu gợi ham muốn trong người khác để bảo vệ ngài và họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn."

"Có phải tất cả các người là lolicons sao? Ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu một số phần của ta to hơn một tí. "

Draudiron đặt cả hai tay lên bộ ngực phẳng của cô và siết chặt.

"Vâng, nó chỉ là hình dáng mà ..."

"-Đừng nói về nó như một hình dáng! Đó là dáng vẻ thực sự của ta! "

"Thần xin lỗi vì lời nói thiếu tôn trọng của thần, bệ hạ."

"Oh, có vẻ nó không giống một lời xin lỗi."

"Đó không phải là như vậy."

Sau khi nhìn chằm chằm vào nụ cười lạnh của bộ trưởng, Draudiron nhận ra rằng cô ấy sẽ không thể lay chuyển được và cô quay đi trong sự không hài lòng.

"Trở lại chủ đề, BB có thể hấp dẫn nam giới, nhưng không quá nhiều với phụ nữ. Thay vào đó, dáng vẻ hiện tại của ngài hấp dẫn đối với những người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Vì vậy, nếu ngài muốn thay đổi lại hình dạng đó, ngài sẽ phải chờ đợi cho đến khi đất nước ổn định trở lại. Hay ngài có bất kỳ kế hoạch khác để đề xuất? "

"Đừng nói về nó như là một hình dáng ...."

"Tuy nhiên, nếu tình hình tiếp tục như thế này, bất cứ dáng vẻ bên ngoài nào của ngài sẽ không còn quan trọng nữa."

Một sự im lặng nặng nề rơi xuống trong khi họ dự tính tình hình hiện tại của quốc vương Draconic . .

"Cuộc xâm lược Thú nhân lúc này dường như hoàn toàn khác với cách mà chúng đã làm."

"Quả thật. Lí do lần này của chúng không phù hợp với những cuộc đụng độ quy mô nhỏ, mà là muốn sự hủy diệt hoàn toàn của nước này. Có lẽ chúng muôn biến quốc gia này thành một trang trại chăn nuôi. "

Có một vương quốc Thú nhân gần quốc vương Draconic .

Thú nhân là bán nhân loại, tương tự như động vật ăn thịt như hổ và sư tử, nhưng đi bằng hai chân. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của họ sẽ nói với bạn rằng họ đã ăn thịt, và họ thích thịt người.

Chủng tộc ăn thịt người là khá phổ biến. Ba trong sáu quốc gia lớn nhất trên lục địa xem con người như thực phẩm. Vương quốc Troll gần trung tâm của lục địa này thậm chí còn được coi là bào thai 6 tháng của con người là một món ăn tinh tế, thứ chỉ phục vụ cho các vị khách quý nhất của họ.

Vì vậy, Thú nhân đối xử với vương quốc này như một nguồn cung cấp thực phẩm.

Cho đến gần đây, Vương quốc Draconic nơi được coi là một nguồn thực phẩm mà sẽ bổ sung, đang chịu một cuộc xâm lược chưa từng có của thú nhân. Lí do cho cuộc xâm lược này hoàn toàn mơ hồ. Cho đến nay, chúng đã chinh phục ba thành phố.

Trong những thành phố bị xâm lược, đã có những bữa tiệc khủng khiếp mà vào ban ngày và ban đêm, khiến Nữ hoàng muốn nôn mửa khi cô nghe về những gì đã được thực hiện ở đó.

Đối mặt với kẻ thù này bên ngoài không thể đàm phán, con người liên kết với nhau để chống lại đến cùng. Tuy nhiên, sự khác biệt năng lực giữa thú nhân và con người quá lớn để vượt qua.

Nếu con người và Thú nhân là cùng một loài, một Thú nhân mạnh gấp mười lần mạnh một con người.

Sử dụng hệ thống đánh giá của mạo hiểm giả, nếu một con người được đánh giá ở mức 3, một Thú nhân sẽ được đánh giá ở mức 30. Rất may cho nhân loại là dân số của Thú nhân khá thấp, có thể vì Thú nhân là loài mạnh mẽ.

"Mặc dù chúng ta có thể trì hoãn kẻ thù bằng các nhóm mạo hiểm giả dẫn đầu bởi mạo hiểm giả cấp adamantite, nhưng đối phương quá đông. Khi một vài nhóm bộ lạc nhỏ trải ra tấn công, chúng ta không thể ngăn chặn tất cả cùng một lúc. Vì vậy, cuối cùng chúng ta phải di tản dân chúng về thủ đô, và chờ cho đối phương hết lương thực. Tuy nhiên, có thể chúng ta phải đối mặt với vấn đề lương thực trước bọn chúng. "

"Thật nhức đầu. Tương lai thật tối tăm. "

"Thần đề nghị chúng ta nên giết tên chỉ huy của đối phương. Có thể chúng thần sẽ chọn một vài đội quân tinh nhuệ để tấn công chúng? Mặc dù nó có vẻ là một động thái không cần thiết, có thể chọc giận chúng, dù sao thì các cuộc tấn công sẽ không dừng lại, nó vẫn tốt hơn là không làm gì cả. "

"Nếu vậy, một trong những hàng lựa chọn hàng đầu là hắn?"

"Vâng, là anh ta."

Cả hai đều được đề cập đến cùng một người, một người đàn ông là một phần của "Crystal Tear", nhóm mạo hiểm giả cấp adamantite duy nhất của Vương quốc này. Anh ta tên là Cerabrate, danh hiệu "Flash Fierce". Anh ta có class "Holy lord", nổi tiếng với việc sử dụng kỹ thuật Shining Sword.

"Tên đó chắc chắn là một lolicon. Khi nói chuyện với ta, hắn cứ nhìn chằm chằm ta bằng đôi mắt dâm đãng. Nếu nhìn một cái màn hình phẳng mang lại hạnh phúc cho hắn, tốt nhất là hắn nên đi nhìn vào một bức tường ấy. "

"Nó chỉ là một sở thích ... mặc dù anh ta thực sự là một lolicon."

Draudiron bắt đầu cau mày.

"Ta muốn ngươi chắc chắn ... Phải chi nước ta đã có mạo hiểm giả cấp adamantite bình thường hơn."

"Ý ngài là sao? Miễn là ngài hành động như một cô gái dễ thương và vô tội, hắn sẽ bán mạng cho chúng ta. Tính cách này của hắn không phải rất có lợi cho chúng ta hay sao? "

"Và đến lúc đó, ta sẽ phải thỏa mãn dục vọng của hắn .... Oi! Đừng nhìn ta như một con lợn quay phục vụ cho bữa tiệc ngày mai! "

"Haaaa ..."

Cô thở dài đầy tức giận.

"Chỉ có chút xíu thôi, Thưa bệ hạ. Điều này tốt hơn rất nhiều so với những người dân bị ăn thịt, vì vậy xin vui lòng chịu đựng một chút. "

Nữ hoàng không thể bác bỏ.

"Nếu ta có nhiều tiền hơn, ta đã có thể thuê toàn bộ nhóm "Sunlight ". Nói thêm thì, Pháp quốc Slane đang làm gì vậy? "

"Chà, thần không chắc lắm."

"Chúng ta vẫn cống nạp mỗi năm đúng không? Thông thường, họ sẽ đổ xô tới đây rồi. Thậm chí không cần là Black Scripture, tại sao họ không gửi Sunlight Sripture đến đây? "

Chuyện Pháp quốc Slane hỗ trợ Vương quốc Draconic đã không được công bố công khai vì bản thân cô là người đứng đầu của đất nước này.

"Dựa vào sức mạnh của quốc gia khác mới dẫn đến tình trạng này. Thật thất vọng. "

"Ngài nghĩ rằng thần muốn dựa vào nước khác? Ngài nên biết rằng, chi tiêu cho quân sự đã làm tê liệt tài chính của đất nước, và nếu chúng ta cứ liên tục bơm tiền, quốc gia của chúng ta sẽ sụp đổ. Bên cạnh đó, chúng ta không thể tạo một đạo quân xuất hiện từ hư không chỉ bằng cách chi tiêu nhiều tiền hơn!"

Đất nước này chi tiêu mỗi năm nhiều hơn rất nhiều so với thú nhân trong một thời gian dài, nhưng tình hình đã vẫn diễn ra như thế này. Tuy nhiên, nó cũng có thể nói rằng số tiền bỏ ra đã giữ tình hình trong tầm kiểm soát.

"Nếu Pháp quốc Slane bỏ rơi chúng ta, có nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đế quốc không? Nếu đất nước chúng ta bị tiêu diệt, Đế quốc không phải mục tiêu tiếp theo sao? "

"Hiện vẫn còn bình nguyên Kattse, vì vậy chúng sẽ không tấn công Empire ngay lập tức. Nếu chúng vòng qua hồ, Pháp quốc Slane có thể là mục tiêu tiếp theo. "

"... Ngay cả những thú nhân không đủ dũng cảm để lao vào vùng đất của undead."

Hai người đã quên mất đội quân cưỡi rồng.

"Nó không phải là về sự dũng cảm, nhưng quả thật undead không quá đông. Bên cạnh đó, chiếm lĩnh nơi đó không mang lại lợi ích gì. Chỉ có Undead mới vui vẻ tại vùng đất bị nguyền rủa đó thôi. Và Đế quốc cũng khá bận rộn đúng không? Đây là khoảng thời gian cho cuộc chiến hàng năm của họ. "

"Năm nay dường như bắt đầu khá muộn."

"Yeah, dường như đã bị trì hoãn nửa năm, hình như là vì một Magic Caster. Ngài có muốn thần điều tra không? "

"Eh, ai quan tâm chuyện xảy ra ở các nước khác! Ta quan tâm nhiều hơn về cách để cứu đất nước này! "

"Không phải bệ hạ nói trước sao...Thế còn ma pháp của bệ hạ?"

Nữ hoàng vẫy ngón tay của mình để làm chệch hướng đề nghị của Bộ trưởng. Vì vậy, đây là tất cả những gì ông ta biết về ma thuật. Draudiron chỉ có thể mỉm cười cay đắng.

"Wild Magic ... trong trường hợp này, một con người có thể sử dụng nó vì dòng máu của ta có 1/8 thuộc về loài rồng. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ đẩy lùi thời gian diệt vong của đất nước này mà thôi. Vì vậy, đây sẽ là phương án cuối cùng "

"Sau cùng sao... Thần hy vọng ngày đó sẽ không đến. Sau đó, thần sẽ cố gắng xin cứu viện từ Pháp quốc Slane. "

"Làm đi ~"

Bộ trưởng lạnh lùng nhìn Draudiron, khi cô trả lời bằng giọng nói đáng yêu kia.

"Chỉ cần như vậy, thưa nữ hoàng. Nếu ngài đang rảnh rỗi, xin vui lòng viết ba mươi bức thư khuyến khích cho những người ở tiền tuyến. Bằng chữ viết tay của trẻ em, tất nhiên. "

"Ueeeh ~ Mang rươu cho ta! Ta không thể viết như thế khi tỉnh táo. "

"Hiểu, Ngài có thể uống và say như ngài muốn. Nhưng, xin hãy hoàn thành công việc của mình của ngày hôm nay. "

Bộ trưởng cúi đầu, và rời khỏi phòng.

Sau khi nhìn theo hướng mà ông đã đi một thời gian, cô quay lại nhìn xuống tay mình.

"Wild Magic, huh ..."

Wild Magic khác với ma pháp hiện đại bởi vì nó được hỗ trợ bởi linh hồn, chứ không phải là mana. Vì vậy, nó đòi hỏi sự hy sinh của rất nhiều người, và các linh hồn thoát ra sẽ cho phép tạo ra một ma pháp mạnh mẽ. Theo ông của cô, ma thuật này có thể tạo ra một vụ nổ tương đương với cuộc tấn công cuối cùng của Platinum Dragon Lord.

Tuy nhiên, đối với một người yếu hơn một Dragon Lord như cô, sự hy sinh để bắt đầu Ma thuật sẽ rất lớn, ước tính phải hàng triệu.

Draudiron che mặt của cô với bàn tay của mình.

Cô rùng mình khi cô nhận ra rằng dù chọn con đường nào cũng chỉ dẫn đến địa ngục-

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Chương 3: Một Trận Chiến Khác

Phần 1

Tiếng reo hò của các binh sĩ đồn trú tại E-Rantel đang chuẩn bị cho trận chiến vang vọng sau lưng Barbro, tâm trạng hiện tại của đệ nhất vương tử Barbro Andrean Ield Ryle Vaiself đang vô cùng gắt gỏng khi gã phải dẫn quân của mình tiến về phía Bắc. Barbro buông một câu rủa.

-Tất cả đều tại tên Raeven chết tiệt đó..

Lợi dụng thời khắc nhân ma phân tranh này, đứa em trai của gã đã đã mượn người từ Hầu tước Raeven và nâng cao danh tiếng của mình bằng cách tuần tra thủ đô, để lại đằng sau hình ảnh về một người có khả năng hành động trong trường hợp nguy cấp và không ngại xông pha tiền tuyến để nâng cao thanh thế của mình, qua đó nhận được sự ủng hộ của quý tộc tại vương đô, khiến rất nhiều người ủng hộ đệ nhất vương tử Barbro, đã thay đổi quan điểm của họ. Một số nhận ra rằng Hầu tước Raeven là kẻ đứng sau vụ việc này nhưng hầu hết họ đã chấp nhận và ủng hộ nhị vương tử là người kế vị.

Thái độ bị động của Barbro trong tình cảnh này quả là sai lầm chết người.

Lý do cho việc Barbro vẫn ở cung điện và không xuất hiện ngoài tiền tuyến là vì gã không có sẵn quân đội để sử dụng tại thời điểm đó. Đó là một quyết định đúng đắn. Một mình tiến ra tiền tuyến sẽ không thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, và nhiều khả năng gã sẽ trở thành một gánh nặng. Hơn nữa, cũng có khả năng cung điện sẽ bị tấn công.

Nếu không vì được Hầu Tước Raeven cho mượn thuộc hạ, em trai gã sẽ không có khả năng tuần tra các con đường ở Vương đô.

Barbro tin phán đoán của mình là đúng. Tuy nhiên, những kẻ ngu ngốc thậm chí không thể nhận ra điều đó và kết quả là để bị lừa bởi những gì xảy ra trước mắt. Cuối cùng thì tất cả đã đi theo kế hoạch mà Hầu Tước Raeven đã vạch ra.

"Có thể bọn chúng thậm chí còn không biết được động cơ đằng sau hành động của hắn? Hơn nữa, tất cả những gì chúng làm chạy quanh thủ đô. Chúng thậm chí còn không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào chống lại ác quỷ nữa là."

Nếu nhị đệ của gã tham chiến, bộ dạng trông như bại tướng của nó sẽ bị lộ trước mặt dân chúng. Khi gã nghĩ theo hướng đó, nó cho thấy cách mà Raeven âm mưu hiểm ác đến nhường nào. Ngoài ra, có một lý do khác cho việc tại sao tâm trạng của Barbro lại cau có cả ngày.

Hành quân tới làng Carne lúc này càng khiến Barbro bực mình hơn.

Vì nhiệm vụ trước mắt, chuyện tranh đoạt vương quyền đành tạm gác lại một thời gian. Hiện giờ phải tập trung chứng tỏ thực lực của đệ nhất vương tử trước trận chiến với Đế quốc. Một khi có được chiến tích, việc nắm lấy ngai vàng sẽ dễ như trở bàn tay.

Nhưng thay vì đảm nhiệm vị trí chỉ huy trận chiến, gã phải dẫn quân tới tận rìa biên giới để điều tra xem ngôi làng hẻo lánh này có liên hệ gì với Ainz Ooal Gown, khác nào kẻ đào tẩu hèn nhát trốn tránh?

Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Barbro. Chẳng lẽ đây là một phần trong kế hoạch đưa nhị đệ trở thành người thừa kế? Nếu vua cha đã quyết nhường ngôi cho con thứ, dù có bất kì hành động nào cũng không thể đảo ngược tình thế. Nhịp thở của gã trở nên gấp gáp bởi càng nghĩ, mọi chi tiết trong giả thiết của gã càng trở nên hợp lí. Sự tức giận còn lan sang cả quốc vương, người đã chuyển sự chú ý sang nhị đệ mà quên đi những thành tựu trước giờ của đứa con trưởng.

Mắt gã mờ đi vì uất hận. Thuộc hạ cưỡi ngựa đi cạnh tình cờ trông thấy, lo lắng hỏi

- Điện hạ, có gì không ổn sao? Hay là gọi mục sư kiểm tra sức khỏe cho ngài?

Một phần do tiếng kêu ù tai của đám côn trùng xung quanh khiến Barbro cảm thấy buồn nôn.

Thêm vào đó là cảm xúc khó tả nãy giờ khiến gã chút nữa thì nôn ngay tại chỗ. Nhưng nhờ tiết trời se lạnh cùng với phẩm chất hoàng tộc đã qua rèn dũa nên gã vẫn giữ được khuôn mặt tươi tỉnh và thái độ điền đạm.

- Không vấn đề gì. Chỉ là ta đang nghĩ về những việc mà quốc vương đã giao phó. Quan trọng hơn, Nam tước Cheneko, cuộc gặp gỡ với mạo hiểm giả Momon của ngươi ra sao rồi?

- Xin điện hạ thứ tội. Quả thật rất khó khăn để tiếp cận nên đến giờ thần vẫn chưa thể thấy mặt anh ta.

- Thôi được. Dù sao hạng Adamantite cũng không thể muốn là gặp. Nhưng giọng ngươi có vẻ bức xúc. Hay ngươi không thể thu xếp một buổi nói chuyện với anh ta?

- Sự thật không phải thế. Lí do khiến thần khó chịu chính là cô gái tên Nabe, bạn đồng hành của Momon.

- Nabe? Người được mệnh danh là 'Tuyệt sắc Công chúa' ư?

Barbro nhớ lại hình ảnh người phụ nữ gã từng gặp tại Vương đô. Nhan sắc của người đẹp thậm chí sáng ngang với công chúa em gái gã. Dù rất muốn kết thân thành hồng nhan, nhưng cô ấy là một mạo hiểm giả danh tiếng từng được phụ vương trọng thưởng, và cũng khó mà chạm được ngón tay vào.

- Mĩ nhân ấy có thái độ gì với ngươi?

- Cô ta đã tấn công tôi. Vết thương vẫn còn đây.

Cheneko tháo găng, để lộ bàn tay bị thâm tím.

-Sao lại thế? Dù có là mạo hiểm giả hạng Adamantite đi nữa, cũng không thể hành động lỗ mãng như này với quý tộc.

- Đúng vậy. Đột nhiên cô ta túm lấy tay thần rồi hất văng ra.

Qua lời vị nam tước, Barbro có đôi chút mơ hồ về vụ việc. Các chi tiết đều hết sức mờ nhạt, Có lẽ Cheneko vẫn còn giấu giếm chuyện gì đó.

- Thưa Điện hạ, mong ngài hãy thể hiện uy quyền của hoàng gia và giúp thần đòi lại công bằng với cô gái đó.

Liệu có thể lợi dụng vụ xô xát này làm cớ đe dọa và bắt cô ta phục vụ mình chăng?

Barbro thầm nghĩ

Gã muốn mượn tay Cheneko để có được Nabe, nhưng kế hoạch lại để lộ quá nhiều sơ hở. Hoặc đây vốn là màn dàn dựng của tên nam tước khù khờ định nhân cơ hội thân cận với gã.

Cứ giả vờ tin lời cái tên vô dụng và chiều lòng hắn trước đã, đến khi ta lên ngôi quốc vương rồi tống khứ hắn cũng không muộn.

Mỗi lần nghĩ về quyền lực hiện tại của mình, cảm giác bức bối trong lòng Barbro càng tăng. Đến ngay cả thuộc hạ dưới trướng cũng có lãnh thổ riêng để cai trị, xung quanh là kẻ hầu người hạ, trong khi gã đến một con tốt thí cũng không có mà phải quy lụy nhờ kẻ khác giúp sức. Nhưng muốn làm việc lớn cần phải có được thiên thời địa lợi, Barbro đành dẹp tự ái sang một bên.

Đưa mắt nhìn tên nam tước đang háo hức chờ đợi phản ứng của mình, gã phẩy tay như để xác nhận với hắn.

- Ta sẽ xem xét việc này ngay khi kế vị ngai vàng.

- Thật tuyệt vời

Không muốn nói thêm câu nào với tên thuộc hạ ăn hại kia nữa, Barbro quay sang bắt chuyện với một chỉ huy lính tinh nhuệ dưới quyền hầu tước Bowlrob, đang cưỡi ngựa sát bên.

- Ta muốn hỏi ngươi

- Có chuyện gì, thưa điện hạ?

Mục đích bắt chuyện với vị chỉ huy vốn là để né mặt nam tước Cheneko, nên gã chưa kịp nghĩ ra chủ đề. Đột nhiên, mớ suy nghĩ rối mù khi nãy của gã lại hiện lên. Chính xác là lí do đưa quân đến làng Carne vốn là gợi ý của hầu tước Bowlrob. Nếu là thế thì...

Có lẽ nào ông gã đã phản bội mình để ủng hộ việc nhị đệ lên nắm vương quyền?

Giả thuyết vừa mới phát hiện khiến ông hết sức bất ngờ.

Con gái của hầu tước chính là vợ gã, hơn nữa quan hệ trước giờ giữa cả hai đều rất hòa hợp. Nếu Barbro trở thành quốc vương, hầu tước Bowlrob sẽ trở thành người đứng đầu Lục đại gia tộc. Việc đột nhiên chuyển sang phò trợ cho em trai ông rất có thể là một phần trong kế hoạch lớn nhằm chống lại hầu tước Raeven, Ngoài lí do kể trên, Barbro không thể đoán được ý định thật sự trước đề nghị của hầu tước Bowlrob.

Đám quý tộc nghĩ rằng ta sẽ không thể lập nên chiến công vì đã đuổi ta đến nơi hẻo lánh này ư?

- Tôi giúp được gì cho ngài? Ngài có muốn dừng chân đề nghỉ ngơi một lát không?

- Câm ngay

Lúc này, sự tức giận của Barbro đã vượt mức kiểm soát. Người lính tỏ vẻ dè chừng trước biểu hiện khác lạ của gã. Mặc dù nhận ra mình đang nổi nóng nhưng mọi kìm nén lúc này đều là vô ích.Gã quát lớn

- Lệnh cho ngươi cùng binh lính. Một khi hoàn thành nhiệm vụ tại làng Carne, toàn quân ta sẽ tiến thẳng ra chiến trường. Ngay lập tức chuẩn bị cho lộ trình mới. Từ làng, ta sẽ trở về thành E-Rantel ngay trong đêm. Sau khi nghỉ, tiếp tục tiến về vùng bình nguyên Kattse trước khi mặt trời mọc.

Vị chỉ huy cau mày

- Thứ lỗi cho thuộc hạ được nói. Mệnh lệnh của ngài khó mà thực hiện được. Xin hãy nhìn xem, lực lượng của chúng ta bao gồm 3500 quân của ngài hầu tước và 1500 quân từ các quý tộc khác chi viện, tổng cộng là 5000. Để thực hiện nhiệm vu này càng nhanh càng tốt, ta có thể rút bớt thời gian hậu cần nhưng muốn di chuyển tốc hành cần phải có 50 cỗ xe.

- Ta biết. Thế thì có vấn đề gì?

- Trong số 5000 binh sĩ thì có đến 4500 người trong số đó là bộ binh. Kỵ binh chỉ có 500. Dù chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ tại làng Carne trong một giờ nhưng việc quay về E-Rantel trong đêm là bất khả thi

- Ta đã nói là ta biết. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có vấn đề gì với việc này sao? Nếu không, hãy cứ theo lệnh mà làm...

- Điện hạ... binh sĩ sẽ không thể đuổi kịp.

- Dường như ngươi đang hiểu lầm ý ta. Thật sự mà nói, một ngôi làng nhỏ sát rìa biên giới, gần như không có giá trị gì. Cái chúng ta thực sự cần làm là tiến tới bình nguyên Kattse để đập tan Đế quốc. Ngươi là thuộc cấp của hầu tước đúng chứ. Và ngươi tin rằng 5000 quân ở đây không chỉ để dương oai trước đám dân đen sao?

Lập luận hùng hồn khiến vị chỉ huy cứng họng.

- Cũng đừng có quên vị trí ưu tiên của ngươi trong hàng ngũ. Hãy ra sức thúc giục những binh lính bị tụt lại trên đường hành quân. Các ngươi sẽ được vinh dự trở thành đội lính tiên phong trên mặt trận Kattse.

Và là công cụ nâng cao thanh thế cho ta.

- Tuân lệnh, thưa điện hạ

- Ngươi nên nói câu này ngay từ đầu mới phải. Chi tiết về kế hoạch quay lại E-Rantel ta sẽ bàn giao cho ngươi sau.

- Vâng. Thuộc hạ sẽ thực hiện theo mệnh lệnh và báo cáo thành quả cho ngài.

Sự hiện diện của người lính ấy ngay lập tức phai mờ trong tâm trí Barbro ngay khi anh ta rời đi.

Phụ vương đang hắt hủi ta ư? Hay vì đã già cả mà trở nên lú lẫn? Ông nên truyền ngôi cho ta thay vì nhị đệ theo truyền thống hoàng tộc mới phải.

Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng Barbro vẫn rất tự tin về khả năng xoay chuyển tinh thế của mình. Ta sẽ khiến các người phải hối hận khi chứng kiến tài cầm quân của ta.

Những ý tưởng mới đang liên tiếp nảy sinh trong đầu Barbro. Gã hô lớn

- Nam tước!

- Vâng!

- Ta trông chờ vào biểu hiện của ngươi.

Giọng nói hùng hồn như muốn truyền đạt điều gì đó vĩ đại hơn thế nữa.

Hãy chờ đó Zanack. Cứ thong thả cắn móng tay chờ anh mày ở Vương đô đi.

Dù cả hai cùng chung huyết thống, nhưng nhị đệ của ông vẫn là đối thủ trong cuộc tranh đoạt ngai vàng. Hơn nữa, Barbro không mấy thiện cảm với em mình, dù điều đó chưa đủ để gã xuống tay. Nhưng nếu Zanack có ý định cản bước gã, nó chắc chắn là mục tiêu cần loại bỏ trong tương lai.

Một khi có được ngai vàng, ta nên xử trí nó như thế nào đây? Nên khử nó trước khi đám quý tộc có ý định mượn danh hòng tạo phản? Như thế lại quá phí phạm. Giá như nó hữu dụng như đứa em gái sau này thì tuyệt quá. Đầu óc con bé đôi lúc thất thường nhưng bù lại ngoại hình rất thu hút. Chỉ cần trao nó cho người ngã giá cao nhất là ổn. Dù có gặp đôi chút tai tiếng ảnh hưởng đến hoàng tộc nhưng chắc không đáng kể, hay gả nó cho hoàng thân của vương quốc xa xôi nào đó, có khi lại tạo điều kiện cho nền tảng quyền lực sau này.

Barbro nheo mắt khi gã bắt đầu hình dung về hình ảnh vương quốc Re-Estize lý tưởng dưới quyền cai trị của mình. Các quý tộc quỳ trước sự uy nghiêm của gã. Chỉ một mệnh lệnh tất cả đều sẽ răm rắp cúi đầu tuân theo.

"Cảnh tượng ấy mới tuyệt vời làm sao"

Một nụ cười thoáng nở trên môi gã nhưng Barbro đã kịp che khuất nó giữa tầm mắt binh sĩ.

Cần nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ tại làng Carne càng sớm càng tốt, sau đó tiến về bình nguyên Kattse nếu muốn biến giấc mơ đế vương thành sự thật.

Cần đưa binh lính tới mặt trận trước khi cuộc chiến nổ ra. Khi đó ta mới có thể lập mưu phục kích kẻ thù.

Động thái này hoàn toàn có lợi cho Barbro, tuy nhiên có hơi liều lĩnh khi dẫn quân tấn công bất ngờ vào hai cánh lính và hậu phương của địch. Gã còn phải san sẻ trách nhiệm tiến binh cho các kị sĩ trong đoàn, giao phó số mệnh trở thành vua cho họ mặc dù biết đây không phải nước đi khôn ngoan.

Đăm chiêu hồi lâu, gã chợt nghĩ ra một ý tưởng sáng giá.

Nếu ta dùng tính mạng dân làng Carne để thưởng lượng với Ainz Ooal Gown thì sao?

Quả rất hợp lý, không cần biết Ainz cưu mang ngôi làng đó vì lí do gì, chỉ cần biến nó thành quân cờ cho nước đi kế tiếp. Nếu Ma pháp sư Ainz không tham gia, Đế quốc sẽ mất đi lí do khơi mào chiến tranh nhờ tài đàm phán của Barbro.

Đây không phải là kết cục tốt nhất sao? Phụ vương sẽ không thể bỏ qua kì tích này mà truyền ngôi cho ta. Quá tuyệt, hết sức tuyệt vời.

Trong trường hợp Ainz cứu họ chỉ bởi ý muốn thức thời, không quan tâm đến tính mạng dân làng, việc thương lượng có nguy cơ thất bại, buộc lòng gã sẽ ép họ nhập ngũ để tăng cường lực lượng. Cần huy động tối đa nhân lực trước cuộc chiến, và bọn họ không có quyền để từ chối.

Dù quốc vương không bắt buộc nhân dân tham gia nghĩa vụ, nhưng với tình hình cấp bách hiện nay, thời thế đã thay đổi. Barbro có quyền quyết định những gì gã cho là phù hợp.

Nếu lôi kéo được dân làng tiêu diệt Ainz Ooal Gown, điều này sẽ chứng minh được hắn ta vốn là người thường không hơn không kém, lại còn có thể tuyên bố sự việc này trước mặt đế quốc, khiến chúng phải e dè mà chùn bước.

Barbro cảm thấy đầu óc minh mẫn lạ thường trước chiến lược hoàn hảo do tự mình vạch ra. Thành thật mà nói, tư chất của gã vốn kém lanh lợi hơn người em trai khi nói về khoản mưu mô. Tuy nhiên mọi sự đã khác trước, bản thân gã cũng thấy hết sức bất ngờ khi tài năng tiềm ẩn cuối cùng cũng bộc lộ.

Phần 2

Mùa đông đang tới. Quả là cực hình đối với ngôi làng nhỏ. Mọi người đều đang tránh trong những căn nhà nhỏ, cùng cầu nguyện cho cái rét mau qua đi. Vì nếu kéo dài như vậy khiến họ không thể trồng trọt vụ mùa mới, thậm chí phải ăn cả hạt giống, và mọi người vẫn sẽ chết đói vì vào mùa họ biết lấy gì để trồng trọt.

Tuy không canh tác giữa mùa đông, dân làng vẫn cố duy trì các hoạt động thiết yếu. Có rất nhiều công việc diễn ra như chăm sóc gia súc và bảo dưỡng nông cụ. Bên cạnh đó nhà cửa, chuồng trại đều phải được dọn sạch. Tất cả mọi người đều lao động hăng say. Thêm vào đó họ còn cưu mang những quái vật ăn thịt như Orge nên lại càng phải chú trọng chuyện chăn nuôi thay vì trông chờ thịt săn được nhờ đặt bẫy.

Họ dùng tiền kiếm từ số thảo mộc thu hái được để mua một đàn lợn. Đám Goblin dắt bầy lợn vào sâu trong rừng Tove để chúng ăn rễ và thân cây. Trong giai đoạn thử nghiệm này, họ chỉ nuôi với số lượng hạn chế, nhưng nếu chúng sống sót qua mùa đông và phát triển tốt, quy mô của cả đàn sẽ được tăng mạnh.

Nông dân sống trên đất của quý tộc phải đóng thuế định kì, nhưng dân làng không cần làm thế. Vì rừng đại ngàn Tove là nơi sinh sống và cai trị của quái vật. Viễn cảnh hiện giờ của ngôi làng rất tươi sáng. Tất cả có được là nhờ Ainz Ooal Gown, vị cứu tinh của họ. Ngoài ra còn có Dark Hero Momon, người đã thu phục được Hiền Vương Rừng Xanh. Ai nấy đều rất biết ơn, một số thậm chí còn cầu nguyện cho họ trước bữa ăn, tôn kính họ như những vị thần.

Giờ đây, hi vọng của họ đang giành cho vị trưởng làng mới, Enri Emmot. Cô phải đảm nhiệm khá nhiều trọng trách. Ngày hôm nay, cô cùng Nfirea cùng đi lấy cỏ cho bò ở trại chung. Mọi thứ trong làng được chia ra để thay nhau sử dụng, nhất là phương tiện canh tác, từ sức kéo cho đến đất ruộng. Bởi thế việc chăm sóc gia súc cũng được phân công đến từng cá nhân.

Enri bước qua cánh cửa gỗ vừa mới mở, theo sau là Nfiera. Cô ngồi trên một đống cỏ khô, hít một hơi thật sâu rồi thả mình chìm vào đó, kế bên là Nfiera, tia sáng từ ma thuật của cậu đang chiếu sáng cả hai người.

- Trưởng làng, chúng ta phải làm cho xong việc đã, rồi nằm ì ra đó sau cũng chưa muộn.

- Anh không thể xưng hô với em như trước không được sao.

Nfiera bật cười khúc khích trước bộ dạng nhăn nhó của Enri.

- Tốt thôi, anh muốn gọi thế nào cũng được. Tên Agu còn dám tự ý khoe về việc em có thể bóp đám Goblin thành bột nhão nếu muốn nên em chả quan tâm anh gọi là gì nữa.

Từ khi giành chiến thắng Agu trong cuộc thi vật tay, dân làng vẫn thường kháo nhau về chuyện này. Cũng may là cô không phải thách đấu với lũ Orge vì nếu thua, cô không thể chứng tỏ thực lực của mình, nhưng thắng có khi còn tệ hơn là thua.

-Liệu điều này có ý nghĩa gì nếu mình để Nfi rêu rao khắp nơi, mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn được sao?

Mồ hôi đổ từng hột trên tay Enri.

- Ah- được rồi. Anh không mở cửa sổ sao? Ở đây lúc này khô ráo nên sẽ không có vấn đề gì.

- Eh? Không, không cần, chúng ta không cần đâu, phải không? Và nhìn đi, chúng ta có ánh sáng ma thuật ở đây mà.

- Đúng thật nhỉ? Vâng, nếu Nfirea không ngại, em cũng không bận tâm.

Ma thuật chiếu sáng còn sáng hơn cả mặt trời. Cô biết điều này, nhưng đề nghị của Enri hoàn toàn dựa trên logic "vì đã có ánh sáng mặt trời, không phải là quá lãng phí MP cho ánh sáng ma thuật sao?" Ngoài ra, cô cũng muốn thay đổi bầu không khí trong phòng lúc này. Không hề có lý do cho điều đó và cô cũng không đặc biệt để tâm đến khi cậu đã từ chối. Tuy nhiên, ngồi bên cạnh cô, Nfirea dường như có một số phản ứng kỳ lạ, đôi tai cậu đỏ tươi và mọi thứ.

Nó có thật sự làm suy giảm MP của anh ấy? Nhưng mình nghe nói ma thuật tạo ánh sáng không làm người khác mệt mỏi... Anh ấy có sử dụng ma thuật khác trước khi tới đây không nhỉ? Nghĩ đến chuyện này, trên người anh ấy không có mùi của thảo mộc. Thật ra, anh ấy có một mùi... rất dễ chịu.

- Có-có gì sao, Enri?

Lời nói của Nfirea bỗng trở nên bối rối khi Enri ép mũi của cô lại gần cậu.

- Mm? Ah, không, không có gì, chỉ là em ngửi thấy một mùi dễ chịu...

- Ý-em là? Um, nghe vui quá. Đó là nước hoa mà anh đã làm ra .

- Eerhhh... Sao anh không mang nó vào thị trấn để bán trong thời gian tới? Em chắc chắn là nó sẽ bán được với giá cao.

- Không, cái... này... không phải để...

- Hm-mm... tốt thôi, quên nó đi. Dù sao thì trong lều cũng đã có đủ cỏ khô. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?

-Mm, ờ. Sau đó, trước khi chúng ta di chuyển, để anh kiểm tra một thứ trước đã. Dù sao thì bên ngoài cũng rất lạnh mà.

- Um, nơi này không hẳn là ấm áp... Ah, quên nó đi.

- Có... có chuyện. Có chút chuyện anh muốn bàn bạc với em.

Nfirea ngồi cạnh cô và có vẻ hơi căng thẳng.

Có chuyện gì với anh ấy sao?

Trong khi Enri nhìn vào gương mặt của cậu với ánh mắt ngờ vực, Nfirea lấy ra một số giấy tờ. Trong chúng có in những văn tự nhỏ. Mặc dù Enri có thể nhận ra một vài chữ, nhưng bởi có nhiều chữ mà cô không biết, vì thế mà cô chỉ nhìn lướt qua.

- Đầu tiên là việc nuôi lũ goblin còn lại của bộ tộc Agu và đám Ogre.

- Eh? Không phải không có vấn đề gì sao? Chúng giúp đỡ việc thu hoạch và chăn gia súc, và chúng ta đảm nhận việc mua thức ăn cho lũ Ogre từ thành phố.

- Ừm, và các loại thảo mộc được bán với giá hời, vì vậy mà chúng ta đã có một nguồn lương thực dự trữ dồi dào. Nó cũng đủ để đối phó cho mùa đông này. Kể cả chúng ta tăng thêm một vài phụ cấp, lương thực dữ trự cho chúng ta vẫn cần phải trữ lại. Nhưng nếu số lượng dân làng cứ thế mà gia tăng, cuộc sống sẽ khá là khắc nghiệt. Có lẽ chúng ta nên mua thực phẩm cho mình bằng phương pháp khác.

Hiện có 14 thành viên trong bộ tộc của Agu. Chúng không được sinh ra ở đây, mà là trốn chạy từ lãnh thổ của Giant phương Tây và Serpent phương Đông.

- Mmmm. Tuy là em không cảm thấy có vấn đề gì, có lẽ chúng ta nên mua thêm thực phẩm từ E-Rantel. Tuy nhiên, ta cũng đã lên kế hoạch trích một phần tiền hoa hồng để mua công cụ bằng kim loại cho lũ Ogre.

- Nếu chúng ta mua nông cụ cho Ogre, việc gieo giống vào mùa xuân sẽ nhanh hơn rất nhiều... nhưng vấn đề là nếu chúng ta đặt mua nông cụ cho Ogre, nó sẽ rất to lớn mà con người không thể sử dụng được, và việc này sẽ đặt ra nhiều nghi vấn.

- Và sự việc về Ogre bị phát hiện, nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, phải không?

Khi những người thu thuế đến vào mùa thu, Jugem và những con khác phải trốn để tránh sự chú ý. Tiện thể nói luôn, cũng vì nỗ lực của họ mà vụ thu hoạch lúa mì rất dồi dào.

Kể từ khi làng Carne bị các hiệp sĩ Đế quốc tấn công, họ chỉ cần trả tiền cống nạp trên danh nghĩa, đó là sự may mắn dành cho họ. Ngoài ra, họ cũng được miễn trừ quân dịch trong vài năm.

Hầu hết trong những điều đó là một hình thức tạ lỗi vì đã không bảo vệ tốt làng Carne, nhưng nó trông giống như họ thật sự cảm thấy có lỗi. Đã có một vài câu hỏi về bức tường hùng vĩ bao quanh ngôi làng, nhưng dân làng đã làm lệch hướng câu hỏi bằng cách nói rằng "đó là hành động của vị magic caster kia". Nếu họ có thể làm như vậy, quả thật họ có thể lý giải cho những con Ogre, phải không? Ít nhất, đó là những gì Enri nghĩ, nhưng Nfirea lắc đầu.

- Điều này thì không nghi ngờ gì nữa. Nếu mọi thứ trở nên xấu đi, Vương quốc thậm chí có thể gửi một lực lượng mang tính trừng phạt.

- Thế là quá xấu luôn ấy!

- Dù em có nói thế, nhưng sự thật là Ogre thường ăn thịt người. Lý do duy nhất tại sao chúng có thể sống chúng với chúng ta trong ngôi làng này là vì Jugem-san, người mạnh hơn chúng. Đừng quên điều đó.

- Em không...

- Thêm một điều nữa là chúng ta có quá ít con người trong làng này. Chúng ta cần phải nghĩ cách dân số lên. Nếu những người mới đến vào mùa vụ gieo trồng, đó là rất tuyệt vời."

- Chuyện này là rất phức tạp. Và, như cậu nói, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhìn thấy Goblin-san hay Ogre-san và chạy mất? Chuyện gì xảy ra sau đó?

Enri đưa ra một câu hỏi đầy hoài nghi. Khi cô nói, một cái gì đó lạ đã xảy đến với Nfirea. Một cái gì đó giống như... tâm trí của cậu đã hoàn toàn không có ở đó hoặc đại loại như thế.

- Eh? Ah, không, không có gì!

Đúng thật là không ổn. Cậu ấy đang cảm thấy bồn chồn? Dù sao thì người yêu của cô cũng có một thói quen xấu là luôn bị ám ảnh về thuốc.

Khi cậu nhìn thấy lông mày của Enri nhíu lại, Nfirea hít một hơi thật sâu và nhích cơ thể cậu lại gần hơn.

Hm? Đúng là anh ấy thật sự rất hồi hộp nhỉ? Anh ấy làm rất nhiều thí nghiệm hằng ngày... nhưng nếu anh ấy mà ngủ ở đây thì sẽ bị cảm mất. Tuy là trong đống cỏ khô này đúng thật là ấm áp ...

Trong khi cô đang nghĩ về nó. Nfirea từ từ thả lỏng người và nghiêng nhiều hơn về phía cô.

Có chuyện gì thế nhỉ? Nghĩ tiếp chuyện này, sẽ tốt hơn nếu Nfirea trông mạnh mẽ hơn... Mình đoán là anh ấy cần ăn nhiều thịt hơn. Anh ấy cần ăn no ngủ kỹ.

Một trò vui đến với Enri, và cô đẩy Nfirea ra. Ban đầu cô chỉ định dùng một chút sức lực, nhưng vì cô dùng quá mức, kết quả là cô đè lên người cậu.

--Ueeeeh?

Trước mắt Enri, khuôn mặt ngạc nhiên và bối rối của Nfirea từ từ chuyển sang một màu đỏ ửng.

Aaaah~ con trai mà để thua con gái hẳn là phải xấu hổ rồi. Đó là lý do tại sao mình bảo anh ý nên ăn nhiều vào...

Cũng như Enri lăn người ra khỏi cậu, Nfirea nằm xuống đống cỏ khô và nhắm mắt lại. Họ cứ như thế trong vài giây, duy trì bầu không khí bình lặng và yên tĩnh.

-... Sao thế, Enri? Em muốn đi ngủ sao?

Nfirea ngồi dậy, khuôn mặt cậu vẫn ủng đỏ.

-Uh... oh... um. Kh-ông có gì...

- -Ane-san!

Trong khi tiếng kêu vang đến tai cô thì cánh cửa mở mà không có tiếng gõ. Do dùng lực quá mạnh mà lúc cánh cửa mở đã đụng vào tường phát ra âm thanh ầm ĩ.

- Hueee?

Tiếng kêu tò mò đến từ Nfirea.

- Có-có-có chuyện gì?

- Xin lỗi đã làm phiền cả hai, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp!

- Chuyện gì xảy ra?

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jugem đang lo lắng kể từ cuộc tấn công của lũ Troll. Thật kỳ lạ, Enri trên người thấy có dự cảm chẳng lành.

- Là quân lính! Một đội quân lớn đang tiến về phía này!

- Eh?! Cái gì, anh vừa nói gì? Đội quân đó của ai?

- Chúng tôi không biết về cờ hiệu nên không thể nói được. Nhưng có rất nhiều huy hiệu khác nhau đó, vì vậy hai người nên đến và nhìn... Trong mọi trường hợp, đầu tiên chúng ta nên đóng cổng trước đã. Chúng ta nên làm gì đây?

- Cái đó! Ah... um, anh có thể cho chúng tôi biết về cờ hiệu trên tay có gì trên đó? Nếu anh có thể mô tả hoặc phác họa chúng cho tôi, tôi có thể nhận ra.

Sau khi nghe lời miêu tả của Jugem, một biểu hiện đáng ngờ lan rộng trên gương mặt của Nfirea.

- Đúng là quá kỳ lạ. Đó là cờ hiệu của Vương quốc. Nếu chúng ta biết hoa văn trên đó là của quý tộc nào, chúng ta có thể biết được kẻ nào đã đến đây.

Làng Carne là một ngôi làng ở biên giới, hơn nữa trước đây chỉ là rừng rậm. Rõ ràng mục tiêu của họ là làng Carne, nhưng tại sao họ lại đến đây vẫn là bí ẩn.

- Nhưng tại sao? Anh có biết tại sao không, Nfirea?

- Tại sao quân đội của Vương quốc lại đến đây? Nếu họ muốn đến Rừng Đại Ngàn Tove, gửi đi nhiều binh lính như vậy thì thật là lạ. Thay vào đó họ chỉ cần gửi các mạo hiểm giả đi. Có lẽ nào... có một cuộc nổi loạn hoặc một cái gì đó...

- Chuyện như vậy thật sự xảy ra sao?

- Đó chỉ là tin đồn, nhưng anh nghe nói là quyền lực của nhà vua không thật sự vững chắc. Hiện nay, có vẻ như các quý tộc đang có mâu thuẫn với nhà vua. Nếu là như vậy, họ đến làng Carne là để tấn công?

Mặt Enri trắng bệch ra.

Chẳng lẽ làng sẽ phải chịu một cuộc tấn công khủng khiếp như lúc trước?

-Tuy nhiên, bây giờ đã không còn như trước.

Enri quyết định đối mặt với nó.

- Chúng ta nên bỏ chạy vào rừng trước khi quân lính tới đây!

- ... Ane-san, tôi xin lỗi. Chúng tôi phát hiện họ quá muộn, nên nếu chúng ta bỏ chạy lúc này, chúng ta sẽ phải bỏ lại tất cả mọi thứ. Ngoài ra, cũng vì lúc này là mùa đông, khả năng những con quái vật xuất hiện trong rừng cũng rất cao. Nếu chúng ta chạy sẽ rất rắc rối và chúng ta cũng chẳng còn gì.

Nét mặt đau khổ của Jugem làm Enri cảm thấy choáng váng.

Họ sẽ không thể nào tồn tại được nếu binh lính đốt làng trong mùa đông này.

- Nếu đã là như vậy... Ah! Phải! Nếu chúng ta không thể trốn cùng tài sản của mình, chúng ta nên chuẩn bị cho trận chiến và che giấu thực phẩm cùng với các nhu yếu phẩm khác cùng một lúc!

- Đúng vậy! Đó là một kế hoạch hay, Enri! Căn hầm dùng để che giấu Jugem và những con Ogre khi người thu thuế đến đã không bị chôn vùi. Chúng ta có di chuyển tất cả mọi thứ vào trong đó!

Khi Enri sắp sửa hành động, cô nhớ đến một câu hỏi mà mình vẫn chưa hỏi.

Quân số của họ là bao nhiêu? Dân làng có thể ước tính số lượng thực phẩm cần giấu nếu họ biết có bao nhiều người ngoài kia.

- Quân số bao nhiêu? Có phải họ có khoảng một trăm?

- Không...

Khi thấy Jugem hít một hơi thật sâu và chậm rãi trả lời, độ nhiên Enri như có một sự thôi thúc muốn nhét ngón tay và hai tai mình.

- Không chỉ một trăm... mà là hàng ngàn.

Enri chớp mắt. Nfirea bên cạnh cũng tỏ ra thế.

- Ít nhất thì họ có khoảng 4000 người, tôi nghĩ vậy.

- Nhưng thế thì... tại sao họ lại gửi nhiều người đến vậy...

-Tôi không biết. Tại sao họ lại gửi quá nhiều lính đến một ngôi làng như thế này?... Enri, lẽ nào việc có Goblin trong làng đã bị lộ?

- Không. Điều đó là không thể nào.

Enri ngay lập tức đáp lại. Bất luận cô có nghĩ như thế nào, cô không tài nào nghĩ được một lý do cho việc thông tin bị lộ. Đã có nhiều người nhập cư vào làng, nhưng tất cả đều cảm thấy những con Goblin là đáng tin cậy hơn con người. Kể từ cuộc tấn công của lũ Troll thì rào cản giữa dân làng cũ và dân làng mới đã hoàn toàn biến mất.

Nếu có thì đó là những mạo hiểm giả- có lẽ Momon và Nabe đã tung tin để trả thù cho những đồng đội đã mất của họ- nhưng Nfirea đã khăng khăng khẳng định không phải là họ.

- Vậy thì... trong khi chúng ta chuẩn bị chạy trốn, chúng ta nên hỏi lý do tại sao họ đến đây. Chiến đấu... là phương sách cuối cùng.

Chiến đấu với một đội quân 4000 người không khác gì là tự sát.

- Như Ani-san đã nói, đó là tất những chúng ta có thể làm... Tôi đoán chống lại quân số thế này thì không còn cách nào khác.

- Ừm. Đó là lý dọ tại sao, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào, trong khi cố gắng kéo dài thời gian cho chúng ta chạy thoát. Vậy thì chúng ta đi thôi!

Riêng dân làng cũng lẩn trốn cùng với thực phẩm và những con Ogre. Những người duy nhất còn lại là Enri, Jugem, và một số Goblin, cùng với Brita và một thành viên của lực lượng phòng vệ.

Điều đầu tiên mà Enri làm là đặt câu hỏi với Brita về tình hình, danh tính của kẻ tấn công và cờ hiệu của họ. Nhưng thật đáng tiếc, Brita không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

Theo cô ấy, một người khác đã luôn lo liệu những chuyện như thế này. Trong khoảnh khắc đó, Enri nhận ra tầm quan trọng của việc tường tận thông tin. Do đó, tất cả những gì họ có thể làm là chờ cho Nfirea báo cáo lại sau khi trở về từ tháp canh.

Những âm thanh của tiếng gió ngựa đến từ phía bên kia của bức tường, và sau đó là một tiếng nói lớn.

- Đây là sứ giả từ hoàng tử của Vương quốc Re-Estize, Barbro Andreyan Ield dale Vaiself! Mở cửa và để cho chúng tôi vào!

Enri hoài nghi đôi tai của mình. Tuy là cô đã nghe nhiều chuyện đáng ngạc nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cái này có lẽ là khủng khiếp nhất.

- Hoàn-hoàng tử sao?!

Một người như thế đang làm cái quái gì ở chốn này?! Enri không có ý tưởng về những gì đang xảy ra. Tất cả điều này bắt đầu có cảm giác như là một giấc mơ tồi tệ. Tuy nhiên, căn cứ vào cách mà Nfirea vội vã trở lại từ tháp canh, khả năng cao là lời của sứ giả là thật.

Một trong số chúng là vương kỳ. Chỉ có hoàng tộc hoặc những người liên hệ với họ mới được phép mang lá cờ đó.

- Eh? Điều đó có nghĩa là gì?

- Nó có nghĩa là hoàng tộc đã đưa quân đội đến làng của chúng ta!

Enri lên giọng, không thể hiểu được những gì đang xảy ra.

- Tại sao, tại sao lại gửi quá nhiều quân tới một ngôi làng ở biên giới?

- Nông dân như ngươi thì không cần phải biết về điều đó! Vùng đất này thuộc về nhà vua, và tuân theo lời nhà vua là tất cả những gì ngươi cần làm! Hay là ngươi bất tuân nhà vua- giương cao lá cờ phản loạn của ngươi sao?

Enri rùng mình.

Là con dân của nhà vua, họ nên mở cửa. Tuy nhiên-

-Jugem trao đổi ánh mắt với Enri từ phía bên.

Kể cả họ có ngay lập tức đi mở cửa, họ cũng không thể làm liền được. Trước đó, họ phải che giấu những con Goblin và Ogre.

- Ah, Ane-san. Chúng tôi sẽ giấu mình một cách nhanh nhất có thể. Cho đến lúc đó, hãy câu giờ cho chúng tôi.

Enri gật đầu. Tại sao mình lại ra lệnh cho họ giấu thực phẩn trước, cô suy nghĩ, nhưng lúc này mà hối hận thì đã quá muộn.

- Ta lặp lại... mở cổng!

- Thứ lỗi cho tôi! Ngay bây giờ, ngay lúc này chúng tôi đang chuẩn bị để tiếp đón hoàng tử điện hạ! Xin vui lòng chờ một chút!

- Nói lại lần nữa xem, cô gái kia! Ngươi phụ trách ngôi làng này sao? Sự chậm trễ này là không thể chấp nhận được! Đừng lãng phí dù một giây nào nữa!

- ...Có chuyện gì mà các người muốn vào trong dữ vậy?!

Ức chế, Enri khó chịu đáp lại bằng một tiếng hét giận dữ. Trong khi cô biết đó là thiếu tôn trọng, cô sẽ không loại trừ khả năng họ là quân lính của nước khác giả dạng như lính của Vương quốc.

Phòng thủ của làng Carne là cực kỳ vững chắc. Đến những người thu thuế cũng phải bị sốc khi nhìn vào. Chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên nếu có một quốc gia khác muốn sử dụng nơi này như một căn cứ. Dẫu sao, chính xác thì những con Troll tấn công cũng vì lý do đó.

Phía bên kia im lặng một hồi, và cả hai bên đều lưỡng lự không thoải mái.

- Tại sao lại không trả lời! Có phải các người đang giả dạng là lính của Vương quốc!

Sau tiếng hét hoảng hốt, cuối cùng cô cũng nhận được một câu trả lời.

- ...Có một magic caster được gọi là Ainz Ooal Gown đã đến ngôi làng này một lần, đúng chứ?

Hình ảnh về vị cứu tinh của ngôi làng xuất hiện trong đầu của Enri.

- Magic caster đó bây giờ là kẻ thù của Vương quốc. Như vậy, chúng ta muốn hỏi các ngươi, những người có liên quan đến Ainz Ooal Gown, về hắn ta.

Bởi quá ngạc nhiên, Enri không thể nói nên lời.

Tuy nhiên, Tiếng thì thầm của một trong những thành viên lực lường phòng vệ truyền đến tai cô.

- Nếu Ainz-sama đối đầu với Vương quốc... vậy thì Vương quốc hẳn là phía làm sai?

Đôi mắt của dân làng thể hiện sự đồng tình.

Một điều đặc biệt là những người dân chuyển tới làng Carne là những người ban đầu có nhà cửa bị thiêu rụi. Lòng căm hận Vương quốc đã không thể bảo vệ họ nhanh chóng biến thành lòng tin và sự tôn kính dành cho vị magic caster đã cứu ngôi làng này.

Có thể món quà là chiếc sừng đã triệu hồi những con Goblin, hoặc cung cấp Golem xây dựng bức tường vững chắc mà bây giờ đang bảo vệ họ, hoặc là cô hầu gái Lupusregina đã cứu ngôi làng khi bị lũ Troll tấn công, tất cả những điều này gộp lại với nhau và trở thành lòng tôn kính với Ainz.

- ... Nhưng họ có rất nhiều người. Nếu chúng ta không mở cửa...

- Nhưng chúng ta cứ thế này mà phản bội lại Ainz-sama sau khi đã nhận được lòng tốt của ngài ấy sao...

- Chờ đã! Họ nói rằng họ chỉ muốn hỏi chúng ta một vài chuyện. Đó không có nghĩa là chúng ta phản bội ngài ấy...

- Vậy sao? Rốt cuộc thì đối với tôi, đó vẫn là vô ơn.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Enri. Cô hiểu rõ tâm ý của cả hai bên. Bởi vậy, Enri do dự, không thể lựa chọn giữa hai bên. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ đến từ ngoài cổng.

- Nếu ngươi đã hiểu, hãy mở cửa ngay đi! Nếu không, ngươi sẽ bị xem là kẻ phản nghịch của Vương quốc!

Chạm đến giới hạn, Enri bịa ra một cái gì đó để câu giờ.

- Có phân, phân bò ở khắp nơi! Chúng-chúng tôi không thể để cho hoàng tử bước vào một nơi như thế này!

Sau một lúc im lặng, một giọng nói bình tĩnh hơn chọc thủng bầu không khí.

- Oh, um. Được rồi. Cứ như vậy đi. Chúng tôi sẽ đi vào thay cho hoàng tử điện hạ. Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại những gì xảy ra sau đó.

Cô không còn lời nào để lấp liếm nữa.

Tâm trí của Enri hoàn toàn trống rỗng. Không quan tâm đang là nghĩ gì nữa, cô hét lên điều đầu tiên mà cô nghĩ tới để ứng phó.

- Xi-xin lỗi! Có phân dính trên tay! Tôi không thể chà nó đi! Hãy để tôi rửa tay và tôi sẽ quay lại sau!

- -O-oi!

Enri nhìn lại bóng dưng đang rút đi của Jugem và những người khác. Cô lo lắng không biết mình đã kéo dài được bao lâu.

♦ ♦ ♦

Cảm giác nôn nóng khiến Barbro như mất đi lí trí. Gã trừng mắt nhìn người lính báo tin như đang nhìn kẻ địch, nghiến răng gằn từng chữ một.

- Ngươi nhắc lại những gì vừa nói xem?

- Thưa ngài! Dân làng vẫn chưa chịu mở cổng.

Cố gắng lắm Barbro mới kềm được cơn giận để không nhào tới đấm vào mặt tên kia. Ở đây, không ai thực sự nguyện trung thành với gã. Tất cả đều dưới trướng lãnh chúa của riêng họ, nhận lệnh và tuân theo chỉ định mà theo gã. Vì thế gã không thể hành xử lỗ mãng trước mắt toàn quân được.

- Tại sao? Chúng đang sống trên đất của hoàng gia cơ mà, tất cả phải nghe lệnh ta mới phải chứ! Ta đã bảo chúng phải mở cổng đón quân cơ mà?

Không thể kiên nhẫn hơn nữa, lại thêm máu nóng dồn lên mặt, lời nói của ông kém liền mạch hẳn đi.

- Chúng muốn thế nào? Định xem thường ta ư?

Ông cảm thấy mình đang bị xúc phạm khi đám dân thường nhỏ bé ấy dám chống đối Thái tử tương lai. Sự căm hận trong lòng ông như một khối ung nhọt kể từ khi quỷ nạn hoành hành, giờ đây tuôn ra như nước tràn đập vỡ. Barbro lập tức quát lên.

- Phản loạn! Tất cả bọn chúng! Làng Carne đã tạo phản!

Lời tuyên bố giữa lòng quân khiến binh sĩ vô cùng bất ngờ.

- Điện hạ! Nếu người nói thế...

Vị hoàng tử trừng mắt quay về phía đám lính vừa có ý kiến. Nếu nghe theo lệnh của gã, bọn họ sẽ phải thủ tiêu tất cả dân trong làng, không sót một ai, thiêu rụi nó đến khi biến mất không một chút dấu vết.

Nhưng lí do nào khiến họ phải làm thế?

Barbro thấy rối trí khi đám thuộc cấp không chịu theo lệnh gã vừa ban.

-Chuyện hoang đường gì thế này? Các ngươi định để đám kháng lệnh đó sống sao?

Lí do hợp lí vì kẻ trái lệnh người trong hoàng tộc đáng tội phản nghịch. Để họ sống sẽ ảnh hưởng đến quyền lực và việc cai trị của quý tộc. Các kị sĩ của Hầu tước hiểu rất rõ điều này.

- Xin chờ đã, điện hạ! Cuộc chiến với Đế quốc sẽ sớm nổ ra. Nếu chúng ta giết dân thường trong lãnh thổ của nhà vua, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhuệ khí của toàn quân! Xin ngài hãy nhìn vào thành trì đó. Không thể nào có chuyện đó là một ngôi làng bình thường được. Tuy rằng dân số không nhiều, cố gắng phá vỡ cánh cổng bằng vũ lực là vô cùng khó khăn. Tốt hơn hết, chúng ta nên tạm thời ở lại đây và tìm hiểu lý do tại sao không chịu mở cửa.

- Thế thì ngươi hỏi chúng xem, rồi ta sẽ treo cổ tất cả khi biết được nguyên do.

- Không thể được, điện hạ. Cánh cổng ấy cứ đóng chặt không chịu mở.

- Ngươi hãy buộc chúng phải mở, sau đó xử lí từng tên một để thị uy.

- Đã rõ!

Hướng ánh nhìn về làng Carne, cách bố trí cổng vào giữa những lớp tường dày, kèm với lợi thế kế cận rừng đại ngàn Tove chắc chắn là có chủ đích. Tuy nhiên, dựa vào vị trí đặt đài quan sát mơi đây giống như một pháo đài hơn một ngôi làng bình thường.

Muốn san bằng nó sẽ cần kha khá thời gian.

Hơn ngàn binh sĩ giàn trận trước cánh cổng, la hét bắt họ mở cửa. Tiếng ồn lớn đến nỗi mà phía sau cánh cổng cũng có thể nghe rõ. Những tiếng reo hò như dấy lên mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Barbro lúc này. Ngọn lửa căm phẫn bùng lên, khiến ông mất đi lí trí.

- Lính! Phóng hỏa tiễn!

- Hỏa tiễn ư?

- Đúng vậy. Có chúa mới biết việc này mất bao lâu. Ta không có thừa thời gian ở nơi này nữa. Các ngươi không thể mở cánh cổng đúng chứ?

Toán kị binh chần chừ trước mệnh lệnh.

- Ngưng cái trò hò hét trẻ con lại! Đe dọa chúng bằng hỏa tiễn để chúng thấy cách người lớn làm việc như thế nào!

Đột nhiên một bóng người xông tới.

- Dám bất tuân với Hoàng tử điện hạ! Không thể tin các ngươi lại là thân cận của ngài Hầu tước. Điện hạ! Xin người hãy để binh lính của thần làm tiên phong!

Người đó chính là Nam tước Cheneko, phía sau là đám thuộc hạ xu nịnh của hắn. Hoàng tử Barbro ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, kẻ tưởng chừng vô dụng vì độ ngu ngốc của hắn. Dù gì hắn cũng là một quý tộc, ắt hẳn hiểu rõ ảnh hưởng của cuộc nổi loạn. Đặt mình vào vị trí của Barbro, hắn chắc chắn sẽ làm điều tương tự.

- Đã thế, nhiệm vụ này ta sẽ để ngươi tiến hành. Hãy thiêu rụi ngôi làng, à không, bắt đầu bằng việc phóng hỏa tháp canh kia thì đúng hơn. Cần tránh thương vong đến mức tối thiểu, được chứ?

- Ôi, ngài quả thật nhân từ! Thần sẽ y lời của điện hạ mà hành động.

♦ ♦ ♦

-Ane-san! Mọi người đều đã sơ tán! Chúng tôi cũng đã sẵn sàng. -Jugem trở nên thận trọng vì cảm nhận được bầu không khí dần trở nên khác thường

Các thành viên thuộc lực lượng phòng vệ đang có những ý kiến trái chiều. Một nửa trong số họ là miễn cưỡng ủng hộ việc mở cửa cho quân đội tiến vào làng, trong khi nửa kia thì kịch liệt phản đối. Gốc rễ của sự tranh chấp là họ có hay không phản bội lại người anh hùng của làng, Ainz Ooal Gown. Thật khó để đưa ra quyết định sáng suốt.

- Thật ra...

Enri định nói gì đó với Jugem thì bị một giọng nói cắt ngang.

- Hỡi dân làng Carne. Vì sự cố chấp của các ngươi đã khiến hoàng tử dấy lên nghi vấn về lòng trung thành với vương quốc. Chúng ta yêu cầu các người hãy trở thành đại diện khi bước vào chiến trường, là nơi để thuyết phục Ainz Ooal Gown đầu hàng. Làm vậy, các ngươi sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình!

Phát biểu vừa rồi đã khiến lửa hận âm ỉ trong mỗi người bùng lên như một đám cháy. Enri cũng không ngoại lệ.

Dù họ vốn là công dân của vương quốc nhưng tất cả đều đã mang ơn người đàn ông cứu giúp ngôi làng trong nguy khó mà không cần tiền bạc hay đòi hỏi phục dịch. Khi họ rơi vào hoàn cảnh gia đình bị sát hại, chỉ có duy nhất cánh tay của vị ma pháp sư vĩ đại ấy dang đón lấy họ.

- Tôi tuyệt đối không để bản thân ảnh hưởng đến trận chiến của ngài Ainz.

- Tất cả chúng ta nên trốn vào rừng và xem xét mọi chuyện trước khi được ra quyết định, được chứ?

Hai phe ra sức to tiếng với nhau, tuy nhiên điểm chung giữa họ là không ai muốn làm bất cứ điều gì mà gây cản trở cho vị anh hùng của họ. Ngay lúc này, âm thanh bên ngoài nghe như tiếng căng dây và ngay lập tức, những mũi tên lao tới như mưa hướng về phía tháp canh.

- Không thể nào.

Vương quốc đã tấn công ngôi làng. May mắn thay, không có ai ở trốn ở đó. Họ biết điều đó nên mới thị uy hay- đã không ngần ngại mà tấn công bất cứ ai?

- Ane-san. Chị không nên đứng trong tầm bắn của chúng. Nhanh nào! Mau lại đây!

Enri, vẫn đang nhìn tháp canh bị đốt cháy trong trạng thái sững sờ, đang bị Jugem kéo đi. Cô không kháng cự lại Jugem khi nắm tay mình và chạy đi, nhưng khuôn mặt cô vẫn quay về phía tháp canh. Các thành viên của lực lượng phòng vệ đã bắt đầu tản về phía sau và tháp canh thì rực sáng trong ngọn lửa của địa ngục. Ngay tức khắc, mái nhà lợp bằng rơm bắt lửa và biến thành một giàn thiêu khổng lồ.

Tất cả mọi người trong làng có thể thấy ngọn tháp đang bị hủy hoại, bất kể là họ đang ở đâu. Tiếng kêu oán giận của nổi buồn đã dâng lên từ tất cả mọi ngươi xung quanh cô. Có một chỗ đặc biệt phát ra tiếng hét thảm thiết. Trong khi Enri cố gắng để thở và kiểm soát lại bản thân, cô nhìn thấy một người đàn ông hét to nhất, tiếng hét vô cùng đau khổ. Ông là ngươi đã di cư vào ngôi làng.

Thù hận và tuyệt vọng cùng nhau hiện hữu trên gương mặt ông. Cô nhìn xung quanh, và nhiều người nhập cư khác cũng có biểu hiện tương tự trên gương mặt họ. Enri hồi tưởng lại. Làng của họ cũng đã từng bị thiêu rụi một cách tương tự như vậy.

- Kẻ thù! - Người đàn ông hét lên. "Chúng là kẻ thù! Làm sao mà chúng không phải là kẻ thù sau khi đã làm những điều như vậy! Phải chống lại bọn chúng!"

- Vương quốc đã làm chuyện này sao?! Chúng thậm chí còn không giúp đỡ chúng ta! Và bây giờ, chúng muốn thiêu hủy nơi này sao?!

Tiếng hét đó đến từ một người phụ nữ mập mạp.

Một người đàn ông trẻ tuổi hét lên, cùng với đó là tiếng khóc của anh.

- Làm sao mà chúng lại dám làm điều này! Nếu muốn giết tao, cứ vác xác tới trước mặt tao này! Tao sẽ tiễn cái lũ khốn chúng mày về với đất mẹ nhiều nhất có thể! Tao sẽ trả thù cho họ!

Sự điên cuồng và thù hận đã hòa vào bầu không khí, một phần không nhỏ là nhờ vào mũi tên lửa đó.

- ... Ane-san. Đây là lúc để đưa ra quyết định.

Giọng nói trầm lắng của Jugem phát ra từ một gương mặt cứng như giáp của một chiến binh.

- Eh?... Nhưng những người ở đây đã đánh mất lý trí. Có lẽ chúng ta nęn đợi họ một lúc trýớc khi đýa ra quyết định?

- Không còn thời gian nữa đâu. Và không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không nổi điên. Tốt nhất là lúc này chị nên đưa ra quyết định cho ngôi làng.

Đó là một đề nghị hợp lý. Quân đội đã phá hủy tháp canh bằng tên lửa. Thời gian sau đó, ai biết đâu được chúng còn có thể làm điều gì đó còn tồi tệ hơn nữa. Họ phải hành động ngay lúc này. Enri nắm chặt quyết tâm của mình, cô hít một hơi thật sâu. Cô liếc nhìn Nfirea đang nắm tay của Nemu thật nhanh, và họ gật đầu với cô, như thể đang khích lệ. Lồng ngực cô không còn cảm giác bị thắt chặt nữa.

Đây là liều thuốc cuối cùng cần cho lòng can đảm của Enri.

-Mọi người! Ngay bây giờ! Mọi người ở đây sẽ quyết định những gì chúng ta, như một ngôi làng sẽ làm! Bất luận quyết định là gì, tôi hy vọng mọi người sẽ nghe theo!"

Tiếng hò reo là câu trả lời của mọi người trước tuyên bố của Enri.

-Giơ tay lên nếu có ai muốn làm theo lời Vương quốc đã nói!

Không có một cánh tay nào được giơ lên. Như trái tim cô đập mãnh liệt trong lồng ngực, Enri hét lên một lần nữa.

-Vậy thì! Những người muốn chống lại Vương quốc cho đến hơi thở cuối cùng, hãy giơ tay lên!

Với một tiếng gầm thét như sấm, vô số cánh tay đồng loạt giơ lên. Tất cả những người giơ lên đều nắm chặt nắm đấm, bộ dạng dữ tợn trên gương mặt họ cho thấy quyết tâm chiến đấu của họ. Nó thật đáng sợ. Mọi người ở đây dường như đã lựa chọn một con đường mà điểm kết thúc là cái chết. Mặc dù vậy, có một điều gì đó còn lớn hơn cả nổi sợ của cái chết đã thúc đẩy tất cả mọi người ở đây. Họ không muốn cứ thế mà nhận lấy lòng tốt và cũng không muốn lấy oán báo ơn.

-Vậy thì- chúng ta sẽ chiến đấu! Chúng ta sẽ chiến đấu để trả món nợ ân tình! Jugem-san! Tôi giao lại kế hoạch tác chiến cho anh!

-...Tôi hiểu được quyết tâm của mọi người. Tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Mọi người thấy ổn với điều đó chứ?

Lời nói của cựu chiến binh được đáp lại bằng một sự đồng thuận nhất trí.

-Có thể hét lớn như vậy mặt dù khuôn mặt đã tái mét. Thật cừ khôi... Tuy nhiên, xin lỗi vì đã dội gáo nước lạnh lên quyết tâm đó, dù sao thì các cô cậu cũng đã lớn tiếng tuyên bố quyết định của mình. Liệu có nên để cho người trẻ tuổi đi trước? Sau cùng thì nếu có ai đó phải chết, thì đó sẽ là chúng tôi và các ông già. - Một cụ già lên tiếng.

- Ông ấy nói cũng có điểm đúng- nhưng không phải không thể sao? Kẻ địch đã vây chặt cả hai cổng. Ngay cả khi chúng ta trèo lên trên bức tường, chúng ta sẽ lập tức bị họ phát hiện.

- Vâng, đúng là vậy... nếu chúng ta bỏ chạy theo cách thông thường, như đã nói. Jugem cười nhe răng theo kiểu xấu xa khi anh tiếp tục.

- Chúng ta không thể lẩn trốn và bỏ chạy. Vì vậy điều chúng ta cần làm là mở cửa chính và thu hút kẻ địch vào bên trong. Trong khi chúng đang mất cảnh giác, chúng ta sẽ đánh úp chúng. Nếu ta có thể gây thiệt đủ nặng cho chúng, kẻ địch sẽ tập hợp lực lượng phân tán lại và tập trung vào chúng ta.

Jugem nhìn chung quanh.

- Tuy tôi có nói vậy, nhưng có thể kẻ địch cũng biết đó là một mưu mẹo. Nếu là như thế, miễn là chúng ta có đủ sức mạnh để tấn công, kẻ địch sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tập trung lực lượng của chúng lại. Có ai muốn hỏi gì không?

- Nhưng Jugem-san, chúng ta sẽ trốn ở đâu?

- Không phải quá rõ ràng rồi sao, Ane-san? Trong Rừng Đại Ngàn Tove. Tôi sẽ chỉ định Agu và Britta, hai người cso hiểu biết về khu rừng, tổ chức tẩu thoát. Tôi chắc chắn chúng ta có thể giữ chúng không có ở xung quanh một lúc.

Người dân trong làng đã chuẩn cho cái chết của họ, nhưng đó cũng chỉ là tự nhiên khi họ không muốn con cái của mình phải chết chung với mình. Nếu biết con cái của họ có gặp nguy hiểm, hẳn là sẽ làm giảm tinh thần chiến đấu của họ. Jugem xử lý điều này bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

- Nghe này. Vòng đầu tiên là một trận chiến khiến kẻ địch phải củng cố lực lượng của chúng. Vòng thứ hai của trận trận chiến là làm cạn kiệt sức chiến đấu của chúng, vì thế sẽ không có lính vây ở xung quanh. Trận chiến càng khốc liệt, cơ hội trốn thoát càng cao.

-Hahahaha! Đó là tất cả! Ahhh, um, đó là cách để giải vây.

Những lời này đi cùng với nhiều tiếng cười. Tiếng đó không phải sinh ra trong tuyệt vọng hay điên rồ- Nó chỉ đơn giản là tiếng cười vui vẻ.

- Miễn là vợ con tôi được cứu, tôi không còn gì hối tiếc nữa. Giờ là lúc để trả món nợ ân tình mà Ainz Ooal Gown đã cho chúng ta!

- Ah, đúng vậy! Nếu tôi sống như một thằng hèn cho đến già, tôi sẽ không còn mặt mũi để nhìn bản thân mình nữa..

- Vậy... nhóm tẩu thoát là?

Jugem nhìn kỹ tất cả mọi người khi trả lời câu hỏi của Nfirea.

- Ane-san và Ani-san sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Và như tôi đã nói, chúng ta sẽ cần Britta, Agu, và những con Goblin khác dẫn họ trốn vào rừng.

-Eh? Enri kêu lên trong ngạc nhiên.

Là một trưởng làng, cô có nghĩa vụ đứng chung với những người khác. Kể từ khi cô ra lệnh cho dân làng đi vào chỗ chết, cô còn có thể làm gì khác hơn ngoài sát cánh chiến đấu cùng họ. Dù là vậy, dân làng đã kêu lên trước khi Enri kịp nói. Ánh mắt của họ cho thấy họ nhất trí với Jugem. Cho dù Enri nghĩ đến việc làm thế nào để từ chối, vấn đề này đã tuột khỏi tay cô.

-Enri-chan, tất cả nhờ cô.

-Xin hãy chăm sóc con của tôi. Tuy là vợ tôi đã chết... ít nhất, bọn trẻ...

Những người dân làng nắm lấy tay cô, truyền đạt hy vọng và suy nghĩ cho cô ấy khi họ nắm tay thật chặt. Nfirea rón rén đến bên Enri, với anh mắt tràn ngập nước mắt.

- Enri, chúng ta đi thôi. Cuộc chiến của chúng ta là để sống. Chúng ta không thể thua trận chiến đó. Và ai biết đâu được, Ainz Ooal Gown-sama có thể cứu chúng ta thêm lần nữa. Vào thời điểm đó, sẽ tốn hơn nếu chúng ta ở xung quanh, ngài ấy sẽ đặt chân vào lãnh địa của mình.

- Cậu ấy nói đúng đó, cô hiểu mà.

- Jugem-san...

- Đó là chiếc tù và đã dùng để triệu hồi chúng tôi... Tôi nghĩ là chị nên sử dụng nó cho sau này, chị có nghĩ vậy không? Nếu chị sử dụng nó trong lúc này, nó cũng giống như là tạt một ly nước vào một ngôi làng đang cháy. Sẽ tốt hơn nếu chỉ thổi chiếc tù sau khi mọi chuyện đã qua và triệu hồi các đồng chí của chúng tôi đến giúp chị.

Enri che kín đôi mắt của mình, một đôi mắt đẫm lệ.

- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ bảo vệ vợ và con cái của tất cả mọi người! Đi nào! Enfi!

♦ ♦ ♦

Một bên của cánh cổng mở ra chậm rãi.

- Đáng lẽ nên dùng tên lửa ngay từ đầu mới phải.

Hoàng tử Barbro cau mày. Chúng đã làm lãng phí quá nhiều thời gian. Đề bù đắp cho sự chậm trễ này, người của anh cần phải cấp tốc hành quân. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Tất cả lỗi là do người của Hầu Tước. Nếu như gã không hạ lệnh phóng tên lửa, không biết là phải lãng phí thêm bao nhiều thời gian nữa?

Barbro ngước lên nhìn trời, nguyền rủa sự kém may mắn của bản thân phải gánh lấy đám thuộc hạ bất tài. Gã suy xét về khoảng thời gian cần thiết về sau- điều đầu tiên là mất bao lâu để treo cổ đám dân làng đó lên.

Gã sẽ treo chúng lên tường của ngôi làng, để cho mọi người thấy được số phận cuối cùng của những kẻ ngu xuẩn dám thách thức hoàng tộc. Kế tiếp, gã sẽ tìm bất cứ ai đó có môi quan hệ chặt chẽ với Ainz Ooal Gown. Điều đó có thể mất nhiều thời gian hơn so với việc treo cổ họ.

- Chết tiệt. Phải tra khảo bọn chúng mới được. Đầu tiên là có lẽ nên giả vờ tha mạng cho bất cứ ai hợp tác... rồi giết chúng sau. Còn trẻ con...Không có chuyện để chúng sống sót. Trước tiên, trẻ con không thể sống mà thiếu cha mẹ của chúng, vì thế mà treo cổ lũ trẻ cùng với cha mẹ của chúng là một hình thức của lòng thương xót.

- Liệu có đủ dây thừng cho tất cả chúng? Nếu có thể tìm được dây thừng trong ngôi làng, thì quá tốt rồi...

Binh lính ở gần cổng từ từ nâng lên. Niềm kiêu hãnh căng tràn trong ngực của hoàng từ Barbro khi gã nhìn thấy lá cờ của hoàng tộc nâng lên đầu cột cờ. Khi gã lên ngôi, chắc chắn sẽ có những lễ binh như thế.

Nhưng binh lính cầm cờ bị lôi vào cổng- rồi đột ngột bị ném trở ra. Ngay sau đó, những sinh vật khổng lồ đã thổi bay họ lờ mờ mở cổng.

-O-o-Ogre?! Ogre làm cái quái gì ở đây?!

Sự tình không thể ngờ đến làm hoàng tử Barbro phải bất ngờ, và gã đã quên phẩm giá của một hoàng tử bởi cú sốc.

Đúng. Đó là bán nhân loại được gọi là Ogre. Cũng như Barbro, các binh lính đã bị sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của chúng. Cây chày khổng lồ của chúng thôi bay hàng chục người với một cú quất. Máu thịt quăng vãi tứ tung, những ngýời lính bị thổi bay vào khoảng không và đạp vào nên đất, rồi cuộn tròn lại trước khi đụng vào quân đồng minh của họ. Những người lính ngay lập tức quay đầu lại và tuyệt vọng chạy khỏi cánh cổng. Sau đó, như muốn thừa thắng xông lên, nhiều con Ogre hơn xuất hiện từ sau cánh cổng. Những người lính trở lại trong ô nhục, họ bị thổi bay bởi cú quất từ cái chày của Ogre, như đứa trẻ quăng quật món đồ chơi của mình.

Lý do cho sự rút lui khó coi này- thậm chí còn không thể xem là rút lui- là vì những người lính này là người của Nam Tước. Họ đã bắn tên lửa để giành quyền làm người đầu tiên bước qua cánh cổng. Ai có thể tưởng được nhiệm vụ vinh quang này lại tác dụng ngược tồi tệ đến vậy?

Hoàng tử Barbro tỏ thái độ bất mãn Nam Tước, hắn đã bỏ rơi những người mà mình đã dẫn theo và chạy thục mạng đến trước mặt anh. Vào lúc này, âm thanh kèn hiệu vang lên trong không khí. Các hiệp sĩ của Hầu Tước đã đồng loạt chĩa mũi thương của họ về trước. Đó là động tác theo chương trình cho thấy họ là những người lính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó vẫn có vẻ khó khăn để họ lao vào đám lính đang bỏ chạy và hỗn chiến với lũ Ogre.

Kỵ sĩ mang ngọn giáo là một trong những lực lượng có sức hủy diệt nhất trên chiến trường, nhưng trong chiến đấu cận chiến, kỵ binh sẽ mất đi lợi thế của họ.

- Mau bắn tên! Lính đâu?! Barbro giận dữ la hét.

Để lũ Ogre tiếp cận gần hơn với họ sẽ chỉ làm họ gánh chịu tổn thất nặng hơn. Tốt hơn hết là loại bỏ đám lính trọng thương và giết chết dân làng cùng với chúng.

Trong khi sự bực tức của Barbro đang trổi dậy, lũ Ogre đột nhiên rút lui. Chúng sử dụng những binh lính bỏ chạy làm lá chắn thịt, ngăn chặn kỵ binh đuổi theo, và cuối cùng là rút vào trong cổng.

Sau khi tiếp nhận những binh lính sống sót, Barbro bắt đầu tổ chức lại đội hình, tay nắm chặt dây cương để ngăn cơn giận bùng phát. Gã đã lên kế hoạch để hoàn thành nhiệm nhàm chán này thật nhanh chóng, và sau đó vội vã trở lại chiến trường để giành lấy vinh quang trong cuộc chiến chống lại Đế quốc. Và bây giờ, cái mới lộn xộn khó coi này là tất cả những gì còn lại từ giấc mơ của gã.

Tuy rằng sự xuất hiện của lũ Ogre là không ngờ đến, nếu họ thậm chí còn không thể bắt nổi một người cần thiết đến E-Rantel, càng bôi nhọ danh tiếng vốn đã thấp bé của gã. Nó sẽ là một trở ngại quyết định trong cuộc đua giành ngai vàng với Zanack, người thừa kế dự bị. Hoặc có thể là- tất cả những điều này đã được lên kế hoạch từ trước?

Cảm nhận được ánh mắt của tên quý tộc bên cạnh đang nhìn vào gã. Tuy nhiên, gã không có thời gian để bận tâm đến việc đó. Barbro hướng ánh mắt sắc sảo đến vị kỵ sĩ đang tiếp cận gã. Hắn là chỉ huy đội quân tinh nhuệ của Hầu Tước.

- ... Chuyện gì thế này? Đám dân làng điều khiển lũ Ogre sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

- Đó-điều đó là không thể, thưa ngài. Không ai có nghĩ rằng những con quái vật đó... đã có những người thu thuế ghé vào ngôi làng dạo gần đây. Nhưng chúng tôi không hề nhận được báo cáo nào về việc ngôi làng quản lý lũ Ogre. Nếu họ đi vào làng và không trở về thì đó quả là bất thường... đã xảy ra trong ngôi làng đó...

Gã có thể cảm thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của vị kỵ sĩ. Nếu có một âm mưu nhằm hạ bệ danh dự của anh và đẩy anh vào bẫy, hắn có lẽ không biết gì về chuyện này. Điều đó có nghĩa là lúc này hắn đang đứng về phía của hoàng tử.

- Dù sao thì chúng ta hiện vẫn chưa rõ thực lực đối phương. À, đây chỉ dự đoán. Chỉ có 5 con Ogre xuất hiện. Nếu bọn họ có nhiều hơn, có lẽ họ đã tiếp tục tấn công chúng ta. Vì vậy, trong tất cả các khả năng, họ không thể có nhiều hơn 10 con được. Ngươi hạ được 5 con Ogre chứ?

- Dĩ nhiên rồi! Mỗi người trong chúng thần đều mạnh ngang ngửa các thành viên trong Warrior Band của Vương quốc. Bọn chúng vẫn chưa nhằm nhò gì với chúng thần cả!

- Ta không nghi ngờ ngươi. Ta chỉ bảo là ngươi cần phải cảnh giác. Ogre là những con quái vật ngu ngốc, nhưng hành động của chúng lúc này lại quá thông minh. Chúng đã mở cửa để thu hút chúng ta vào trong, và sau đó là phản công vào điểm thuận lợi nhất. Chuyện này trông như thể có người chỉ huy. Nếu có người dân trong làng đã chỉ thị cho chúng...

- Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của thần. Không đơn thuần là nông dân kiểm soát được Ogre. Thần tin là phải có một lực lượng khác ở đây. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu thêm về đối phương-

Barbro không thể kiểm soát được sự nóng nảy của bản thân nữa.

- Ngừng lảm nhảm vô ich và hãy nhìn đi kìa! Barbro chỉ vào cánh cổng, lá cờ rách nát của hoàng tộc nằm vất vưởng trên đó.

- Lá cờ của đất nước lúc này đang ở trong một trạng thái đáng buồn. Ngươi sẽ phải phá hủy ngôi làng bất kể cái giá phải trả. Tập hợp quân lính của ngươi, bắn tên lửa, và thiêu hủy ngôi làng. Giờ là lúc để áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc vây hãm và sử dụng chúng một cách có ích! Chúng ta không thể hoàn thành việc này mà không chịu tổn thất. Vì vậy ngươi sẽ phải tấn công với ý định cướp phá ngôi làng để đi đến thắng lợi!

- Làm ơn đợi đã! Có thể là có một số phủ thủy Ogre hoặc là những loại bán nhân loại thông mình khác là chủ mưu ở đây, mà không phải là dân làng.

- Cứ cho là vậy đi, thì sao chứ?

Barbro nhìn vị kỵ sĩ, vẻ mặt của hắn giống một bức tranh rối rắm, và chậm rãi thuyết giáo, như một người lớn giảng dạy cho một đứa trẻ.

- Ngươi đang nghe đó chứ? Giỏi lắm. Không quan trọng là người dân kiểm soát Ogre, hay là một bán nhân loại thông minh nào đó điều khiển bọn họ cũng được. Người dân đã nổi dậy chống lại quyền cai trị chính đáng trên lãnh thổ của chúng ta, hoàng tộc. Đã là như vậy, chúng ta phải cho cả thế giới thấy được hậu quả từ sự ngu xuẩn này.

- Nhưng, có thể có một số dân làng đang bị bắt giữ làm con tin, không phải họ là vô tội sao?!

- Ngươi có nghe những gì ta nói trước đó không vậy? Chúng vô tội thì đã sao?

Đối với biểu hiện khó chấp nhận những lời mà mình vừa nghe của tên kỵ sĩ, Barbro nhún vai.

- Ta hiểu, ta hiểu mà. Ta hiểu cảm giác của ngươi. Vậy thì ta sẽ ban đặc ân lớn nhất của sự khoan dung. Bắt giữ những dân làng không chống cự, và sẽ xét xử bọn họ sau. Quá tốt rồi phải không?

- Đã rõ. Thưa ngài!

Vị kỵ sĩ cúi đầu thật sâu với Barbro. Sau khi thấy phản ứng hùng hồn của hắn, Barbro tỏ ý hài lòng.

- Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Ta muốn chiến thắng áp đảo. Nếu chúng ta chịu tổn thất ở đây, sẽ có đủ thứ loại tin đồn được lan truyền. Cũng như vậy với ngươi. Mọi người sẽ nói về con át chủ bài của Hầu Tước đã được gửi đến một ngôi làng nhỏ bé để thảm sát.

- Nhưng bởi vì lũ Ogre-

- Ngươi không thể sử dụng nó như một cái cớ. Đó là cách mà thế giới này hoạt động.

-Rõ!

- Nếu ngươi hiểu rồi, thì mau hành động đi. Mang quân lính từ cửa phía sau tập trung lại. Đồng thời chặt cây trong rừng và bắt đầu phá cổng. Ta sẽ giao lại chi tiết cho ngươi. Giảm thiểu thương vong trong khi đảm bảo chiến thắng. Giết bất cứ ai chạy trốn.

♦ ♦ ♦

Dầu làng trên bức tường bắt đầu chạm vào những mũi tên lửa. Tác động từ vụ nổ có thể so sánh với một quả [Fireball] phát nổ, tạo ra một ngọn lửa sáng sáng rực với đám khói đen mù mịt.

Jugem có thể cảm thấy sự bất an đang tỏa ra từ các thành viên của lực lượng phòng vệ đang ở gần đó. Thủ lĩnh Goblin giơ thanh cự kiếm lên và gầm thét.

- Giữ vững đội hình! Ngọn lửa thế này không thể nào chọc thủng được bức tường! Đối với việc bảo vệ cổng-

Âm thanh va chạm mạnh mẽ, doom, đến từ bên ngoài bức tường.

Ngọn tháp canh giờ đã thành một đống tro tàn, nhưng bức tường dày hơn và lớn hơn. Ngay cả khi trúng tên, nó cũng không dễ gì mà bắt lửa. Như vậy, họ kết luận việc công phá cánh cổng chỉ là kế nghi binh nhằm thu hút sự chú ý mới là mục đích thật sự. Có vẻ như đây là một quyết định đúng. Một lần nữa, một tiếng "doom" rất lớn đến từ cánh cổng.

Đó là một âm thanh mạnh hơn, dữ dội hơn so với lực tác động từ cái chày của Ogre. Đó là âm thanh của thứ vũ khí vây hãm- rất giống với cọc gỗ dùng để phá cổng thành.

- Bắn tên!

Theo tiếng của Jugem khi hét lên, dân làng bắn ra những mũi tên một cách thuần thục.

Tiếng kêu chát chúa vang lên từ phía bên kia của bức tường. Tuy nhiên, cọc gỗ vẫn không ngừng đập vào. Họ đã sử dụng nhiều cọc gỗ cùng lối tấn công tuần tự.

- Bắn tên!

Một lần nữa, tên phóng ra theo lệnh của Jugem. Tuy nhiên, lần này, đối phương cũng dùng cung bắn trả. Vô số tên phóng vào ngôi làng như mưa trút.Thế nhưng, không có ai bị trúng tên trong đợt tấn công vừa rồi.

Đợt tấn công của đối phương chỉ là dự đoán vị trí mục tiêu mà phóng tên, vì vậy mà chỉ bắn vào bức tường và những ngôi nhà. Tuy nhiên, đối phương có nhiều cung thủ hơn, khả năng bắn trúng sẽ cao hơn. Như vậy, nếu tính chính xác của đối phương là một con số khác 0, mọi thứ sẽ trở nên rất tệ.

-Lùi về sau! Lui về sau! Chúng ta di chuyển đến vị trí mới!

Dân làng tuân theo lời Jugem. Họ vội vàng chuyển sang vị trí mới trong tình cảnh hỗn loạn leo thang.

Cho đến giờ, dân làng mới chỉ học được cách bắn từ một vị trí cố định. Mục đích là để họ nhắm bắn chính xác mục tiêu ở ngay khu vực bên ngoài cánh cổng. Như vậy, họ phải làm cả hai việc cùng lúc, độ chính xác sẽ tăng lên, nhưng làm theo chiều ngược lại, một khi di chuyển đến một vị trí mới, mũi tên của họ sẽ không còn trúng được mục tiêu.

Chiến đấu tầm xa lúc này là rất khó khăn.

- Giơ giáo lên! Chúng ta sẽ đánh cận chiến!

Một tiếng "ầm" vang lên từ phía bên kia bức tường. Nó giống như là có một thứ gì đó bằng kim loại đập vào tường, hoàn toàn khác với tiếng "doom" của cọc gỗ phá cổng. Sợ rằng tiếng động đó là của chiếc rìu chém vào, và nó đến từ khắp mọi hướng.

Số lượng là một lợi thế lớn. Họ có thể sử dụng các cuộc tấn công cánh cửa hoặc là bức tường để nghi binh và tấn công từ một hướng hoàn toàn không ngờ đến. Nếu Jugem là người chỉ huy của đối phương, anh hẳn sẽ làm vậy.

Đang theo đúng kế hoạch... có vẻ tình hình đang tiến triển tốt đẹp và đối phương đã phân tán

Hầu hết các phương án tác chiến thông thường sẽ là vô ích khi đối mặt với ưu thế áp đảo về số lượng của đối phương. Đối với dân làng Carne, lựa chọn tốt nhất của họ là bào mòn tiềm lực chiến đấu của kẻ địch. Miễn là đội hình địch bi suy yếu, họ có thể mở một cuộc đột kích từ ngôi làng bất cứ lúc nào. Lý tưởng nhất là họ có thể đột kích thẳng vào đầu não của kẻ địch. Bằng cách đó, kẻ thù sẽ hoảng sợ mà ngay lập tức củng cố lại đội hình của họ. Việc bắt Ogre quay lại giữa chừng là một phần trong khâu chuẩn bị cho sự kiện đó. Thậm chí nếu Ogre có trực tiếp tấn công, sẽ rất khó để làm cho kẻ địch hoảng sợ và đạt được mục tiêu của họ là thu hút binh linh quay trở lại cổng trước.

Cứ cho là vậy, một khi lực lượng rải rác của địch vội vã tập trung lại cổng trước bao vây chúng ta, chúng ta sẽ không còn đường lui nữa... tốt thôi, mình đoán đây là cái mà người ta gọi là vào không vào hang cọp sao bắt được cọp con...

Nói cách khác, đây là một chiến thuật tự sát.

"Ừm, đã đạt được một nửa mục tiêu đặt ra." Jugem lẩm bẩm một mình, ánh mắt của anh chuyển về phía cổng sau mà anh vốn không thể thấy được từ đây.

Anh đã chuẩn bị đường thoát cho chủ nhân của mình với xác suất sống sót cao nhất. Chẳng có gì đáng để lo lắng nữa. Nói như vậy có thể là tàn nhẫn, nhưng miễn là tất cả dân làng ở đây đều chết, không ai biết được có bao nhiêu người đã bỏ chạy và Enri vẫn sẽ được che giấu trong tấm màn bí ẩn. Bảo vệ Enri là ưu tiên hàng đầu và cao nhất của Jugem. Anh sẵn sàng trả giá cho điều đó mà không hề hối tiếc. Vì lẽ đó-

- Mọi người! Chờ cho cánh cửa bị hạ! Chúng ta sẽ đột kích chúng! Mục tiêu của chúng ta là đầu não của địch! Đường sống duy nhất của chúng ta là giết chết chỉ huy của chúng!

-Ohhhh!

Hàng loạt tiếng gầm gú của sự quyết tâm hưởng ứng lại anh. Dù có đôi chút dao động nhẹ trong những tiếng la, nhưng không có ai có vẻ sợ sệt. Tất cả những gì còn lại là dũng khí nguyên sơ của những người đàn ông chiến đấu cho con cái và người thân yêu của họ.

♦ ♦ ♦

Enri và Nfirea chạy xuống từ tháp canh phía sau, dồn phụ nữ và trẻ em đến khu vực phía trước của cổng sau. Bà của Nfirea- Lizz đã không có mặt, bởi vì bà phải che giấu tất cả các vật phẩm giả kim mà bà đã mượn từ Ainz. Bà sẽ không có thời gian để tẩu thoát, nhưng bà đã chấp nhận số phận của mình.

- Không có gì cả! Chung quanh không có ai! Chúng ta sẽ mở cửa và trốn vào rừng!

Lũ trẻ đã tụ tập lại, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi, liều lĩnh gật đầu. Trong khi đó, Nfirea và Britta nắm tay cầm, từ từ mở một bên cổng. Trong lúc họ mở cổng, Enri thò đầu ra ngoài để quan sát xung quanh. Chẳng có gì. Cũng như khi cô quan sát từ tháp canh, không có quân lính trong tầm nhìn. Kế hoạch của Jugem đã thành công.

- Giờ thì, chúng ta đi thôi!

Người đầu tiên thoát ra là Agu và thành viên trong tộc mình. Nếu họ bị phục kích trong rừng, họ sẽ mở một con đường máu xuyên qua kẻ thù của họ. Kế tiếp là Britta, cô là trinh sát của nhóm, và nếu Agu không thể phát hiện thấy tên lính nào, cô sẽ lo liệu việc đó.

Cân nhắc đến đôi chân ngắn của lũ trẻ, đội tiên phong sẽ tiến về phía khu rừng. Tiếp đó, trẻ em sẽ đi cùng họ theo từng cặp. Phụ nữ lần lượt theo sau con cái. Trẻ em không có cha mẹ sẽ được dẫn dắt bởi đứa lớn hơn. Những người cuối cùng là Enri và Nfirea, sau đó họ sẽ chạy đến phía trước.

Kể cả sau khi rời khỏi cổng, khu rừng vẫn còn xa. Xét đến lúc này là mùa đông chết chóc, cảm giác khoảng cách xa gấp mấy lần bình thường. Họ điên cuồng nhấc đôi chân và chạy.

Vẫn còn rất xa.

Vẫn chưa đủ nhanh.

Ngay lúc này, họ nghe thấy tiếng chân ngựa từ phía sau. Enri hoang mang cực độ, vì vậy mà cô đã sững lại. Mặc dù vậy, trái tim cô đập thình thịch và hơi thở trở nên rối loạn. Nổi sợ đưa cô nhìn về phía sau, và cô thoáng thấy một cái gì đó mà cô không muốn tin- tuyệt vọng.

- Không thể nào...

Hơn một trăm kỵ sĩ cưỡi ngựa xuất hiện từ phía sau họ. Chúng đã lẩn trốn trong điểm mù của tháp canh, áp sát vào bức tường. Chúng xuất hiện bởi vì chúng chắc chắn không còn ai khác chạy ra.

Từ làng đến khu rừng là một khoảng cách đặc biệt xa. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn về tốc độ giữa người và ngựa.

Agu và Britta có thể chạy trốn. Nhưng với lũ trẻ thì không thể. Tụi nhỏ sẽ bị bắt kịp.

Bọn kỵ sĩ trong tay lóe sáng với vũ khí của chúng, không nghi ngờ gì nữa là chúng có ý định đâm họ từ phía sau. Tuy rằng Nemu chạy ở đầu nhóm, khả năng cô bé thoát được là không chắc.

- Enri, tiếp tục chạy!

Nfirea đột nhiên dừng lại.

- Nfi!

- Anh sẽ tranh thủ cho em một chút thời gian.

- Anh điên rồi sao? Đừng nghĩ lần này Lupusregina-san cũng sẽ đến cứu anh như lần trước.

- Cứ chạy đi!

Tiếng hét giận dữ của Nfirea nhắm vào Enri cũng đang dừng lại.

- Nếu anh muốn câu giờ, em có cách khác hay hơn!

Enri lấy ra chiếc tù và từ trong túi của mình. Chiếc tù và giúp triệu hồi 19 Goblin. Tuy rằng số lượng khá ít ỏi, nhưng mỗi một con trong chúng cũng khá mạnh. Vẫn sẽ đủ để tranh thủ một ít thời gian.

- Đồ ngốc! Bọn chúng quá đông! Em thậm chí còn không thể triệu hồi được 20 con!

Cô không phản biện lại lý luận của Nfirea. Bọn chúng chắc chắn sẽ vòng ra sau. Thế nhưng, không thổi chiếc tù và sẽ còn ngu ngốc hơn.

- Không phải cũng giống anh sao?

Enri không còn thời gian để nói. Cô đặt chiếc tù và lên môi.

-Goblin-san! Làm ơn giúp tôi!

Một âm thanh rất trầm vang vọng, ngay cả mặt đất cũng phải rung động. Enri chớp mắt trước việc mình làm. Trong quá khứ, khi cô triệu hồi Jugem và những con khác, cái cô nhận được là một tiếng "phù" nhẹ. Tất cả những gì cô nhận được dường như là một thứ âm thanh phát từ một món đồ chơi tồi tàn của trẻ con.

- En-Enri...

Nfirea hoảng hốt khi tầm nhìn của anh đi qua Enri, nhìn vào một cái gì đó ở xa hơn cô. Enri đưa mắt nhìn theo hướng của Nfirea đến đằng sau mình. Đội kỵ binh sắp bắt kịp họ và cuộc săn đuổi sắp đến hồi kết thúc, nhưng lý do nào khiến chúng kéo dây cương ngăn những con ngựa lại. Vài người đột ngột dừng lại, một số thậm chí còn té ngựa. Enri nhìn về phía sau, và-

-Eh? Ehhhhh?!

♦ ♦ ♦

Nhiều vật phẩm trong Yggdrasill có thể nhận tên tùy ý. Tuy nhiên, có một số rất ít những ngoại lệ cho quy tắc này. Đó là bao gồm các vật phẩm Artifact. Một trong những Artifact đó là [Horn of the Goblin General].

Chiếc tù và là một vật phẩm nhỏ và đơn giản, nhưng có một điều không minh bạch gây tò mò về nó. Nó chỉ có thể triệu hồi 19 Goblin. Chúng chỉ là một đám cặn bã, căn bản là không xứng làm đối thủ của một người chơi trong Yggdrasill. Thế thì tại sao một vật phẩm như vậy lại có một danh xưng vĩ đại là [General] ? Vì chỉ cần gọi là [Goblin Horn] cũng đủ để nhận biết rồi.

Nhiều người chơi trong Yggdrasill đã nghĩ theo hướng này. Cuối cùng, không ai trong họ có thể lý giải, và họ đã bỏ quên điều đó. Tuy nhiên, có một lý do cho cái tên của vật phẩm đặc biệt ấy.

Và đó là-

♦ ♦ ♦

Jugem vung thanh cự kiếm ma thuật đoạt được từ tay của [Giant of the East]. Đòn tấn công vận dụng tất cả sức mạnh của anh đã bị đối thủ chặn lại. Thế nhưng, anh không thể hoàn toàn vô hiệu lực của đòn đánh, và nó đã phá vỡ thế cân bằng của anh. Thông thường, Jugem sẽ ngay lập tức truy đuổi, nhưng những tên lính bám theo sẽ không để anh làm như vậy.

Chúng bao vây Jugem từ cả hai phía, thế chỗ cho những tên lính đã bị anh đã đánh bật ra.

Tặc lưỡi, Jugem vung thanh cự kiếm trong không khí cứ như nó là một phần cơ thể, nhanh chóng đỡ lấy hai thanh kiếm đang chém về phía mình.

-... Con Goblin này mạnh thật. Hắn thật sự khiến cả chúng ta phải hợp sức lại.

- Thật không thể tin nổi. Tôi không biết Goblin lại mạnh đến vậy

Jugem có thể cảm nhận được đây vẫn chưa phải là giới hạn của đối thủ, khiến anh không khỏi lo lắng. Nếu anh chiến đấu theo kiểm một chọi một, anh có thể giành chiến thắng. Chiến đấu với hai người cùng một lúc sẽ là vấn đề may rủi. Một lúc ba người có nghĩa là anh có thể sẽ thua. Và giờ-

Hiện vẫn còn một tên lính ở phía sau. Jugem lùi một bước nhỏ.

-Một lúc chống lại bốn người, cái chết đang chực chờ anh

Đối thủ của anh ban đầu chỉ là những tên lính yếu, anh đã dễ dàng đánh bại họ. Các chiến sĩ dũng cảm của làng Carne đâm thẳng vào đội hình của Vương quốc như một ngọn giáo, đột phá vòng vây.

Nhưng rồi, kẻ địch mạnh đã xuất hiện, như thể chúng ở một cấp độ khác. Trang bị của chúng được xếp vào hạng tiêu chuẩn cao. Đó hẳn là quân tinh nhuệ của đối phương. Tuy nơi đây không xa doanh trại của địch, họ vẫn chưa gây ra quá nhiều thiệt hại cho chúng.

Tuy nhiên- anh vẫn còn rất mạnh. Anh chuyển sự chú rời khỏi bốn người kia và bí mật quan sát khu vực xung quanh. Các Goblin dưới quyền đã dần bị choáng ngợp bởi số lượng vượt trội.

Jugem mạnh mẽ hơn và khó nhằn hơn so với đối thủ của mình... nhưng mặc khác, anh cũng chỉ có hai ưu thế- giống như Ogre. Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn kẻ địch rút lui sau khi lãnh một đòn duy nhất.

Làng Carne cũng có nhiều tử sĩ. Tuy những con Goblin đã đảm nhận tuyến đầu trong cuộc đột kích vào đội hình của địch, số lượng của kẻ thù lại quá áp đảo, và nó đã không thể chống chịu lại các cuộc tấn công của kẻ địch. Lúc nào cũng vậy, một vài người đâm sầm vào, và luôn luôn là thế, ai đó sẽ kết thúc bằng việc hôn mặt đất.

Đó là một chiến lược táo bạo, và kết quả đã dự đoán từ trước.Tuy nhiên, Jugem muốn tin chuyện này không phải là thật. Và trong lúc này-

-Cheh!

Thanh kiếm chém vào anh, gây ra một vết thương lên da thịt. Jugem vung thanh cự kiếm của mình, tạo ra một khoảng cách.

- Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Không phải là nông dân bình thường, ta tin là vậy.

Jugem là cấp 12. Với điều này, đối thủ hiện tại của anh là khoảng cấp 10 hoặc 11. Ba người kia có thể là cấp 9.

Một dân làng thường có cấp độ 1. Có lẽ một số người dân được huấn luyện lên cấp 2. Các binh sĩ đi cùng những người thu thuế từ E-Rantel có vẻ chưa đạt đến cấp 3. Điều này có nghĩa là những tên lính chiến đấu với anh lúc này là rất mạnh.

Tiện thể nói luôn, rất khó để đánh giá chính xác sức mạnh của Enri và Nfirea bởi vị họ không phải là chiến binh, nhưng họ cũng mạnh theo cách riêng của họ.

- Còn Goblin này... không, lẽ nào là Hobgoblin? Hay sức mạnh này vốn đã có sẵn?

- Nhưng, họ nói Hobgoblin to lớn hơn... có phải nó là vua Goblin? Có lẽ là những kẻ nắm giữ quyền lực bằng vũ lực... nhưng nếu là vậy, tại sao dân làng lại liều mạng chiến đấu đến như vậy?

- Haaaaa! Đầu óc con người đúng là ngu si đần độn mà. Đó là bởi vì bọn ta có con tin. Có vậy mà cũng không hiểu sao?

- Ngươi nói dối. Họ không thể chiến đấu vì một lý do tệ hại như vậy. Thay vào đó, họ sẽ đâm sau lưng ngươi. Ta có cảm giác một điều gì đó giống như tình bạn thân thiết giữa các ngươi đã vượt qua rào cản chủng tộc. Tại sao? Tại sao con người và Goblin lại cùng nhau kề vài sát cánh chiến đấu?

- Làm như ta nói cho người biết ấy, đồ ngu.

- Thế thì ta đoán các ngươi là đồng đội rồi, nếu không-

- Ahhhh, câm đi! Đừng có tò mò chuyện của người khác. Jugem vung thanh cự kiếm một lần nữa.

Nhưng kết quả vẫn giống như lần trước. Có thể anh đã đánh trúng, nhưng không hoàn toàn. Thế cân bằng của tên lính đã bị phá vỡ, nhưng khi anh muốn thừa thế xông lên, anh đã bị gián đoạn bởi các đòn tấn công nhằm vào chỗ hiểm của anh từ cả hai phía.

Với điều đó, Jugem quyết định không tránh đòn. Đòn tấn công nhắm vào phần không có giáp trên cơ thể anh, và vạch một đường trên đó. Hơn cả đau đớn, Jugem cảm thấy sức nóng chảy ra từ hai điểm trên cơ thể mình.

Jugem nghiến răng, và kích hoạt kỹ năng đặc biệt của mình. Thanh kiếm của anh đã chuyển hướng, đánh vào tên lính đã chém anh từ phía bên.

"[Goblin Blow] !"

Lực chém mạnh mẽ chẽ xuyên điểm yếu của giáp lưới trên người tên lính và để lại một vết thương trầm trọng. Vào lúc này, người lính bắt đầu co giật. Đây là sức mạnh của thanh cự kiếm- độc. Tuy nhiên, nó vẫn có thể bị chống lại, và nó không hoàn toàn loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc chiến.

Cũng vì bị phân tâm, Jugem không thể tránh được nhát kiếm đến từ phía sau. Tuy có bộ giáp chống đỡ nên vết thương của anh không phải là nghiêm trọng, cơ thể anh rên rỉ bởi lực chém của thanh kiếm.

- Lũ chết tiệt!

- Câu đó là bọn ta nói mới đúng!

Trong một cuộc hỗn chiến, đối phương có nhiều hơn bốn người. Một vài người đã cố gắng tấn công Jugem từ bên trái và bị chém văng ra bởi điều đó. Đánh giá trang bị tồi tàn của họ, họ có thể là nông dân nhập ngũ. Bọn họ có rất nhiều người. Số lượng áp đảo hơn làm nên cuộc chiến không cân sức.

- Lui ra! Con Goblin này rất mạnh! Bọn ta sẽ lo liệu nó, các ngươi đi đối phó lũ nông dân ở phía sau đi!

-Mày nghĩ tao sẽ để mày làm vậy chắc?!

Jugem gầm gừ với đám lính quân dịch và vung vẫy thanh kiếm của anh. Bị anh đe dọa, đám lính lùi lại. Cảm giác nóng rực trong anh dần chuyển thành đau đớn.

Là một người chiến binh vung thanh kiếm để sống, Jugem đã biết một vài bí quyết trên chiến trường, điều đầu tiên trong số đó là làm thể nào để chiến mà bất chấp đau đớn của bản thân. Một bí quyết khác là anh phải phá hoại đến mức nào, và khi cần phải chạy trốn. Bản năng của anh nói rằng anh vẫn có thể chiến đấu, nhưng trong bao lâu, anh không biết được.

Chiến binh quả cảm của làng Carne đã đến hồi kết, máu của anh đã ngấm vào đất.

Vốn đẫ chấp nhận thất bại, và tầm nhìn của anh dần dần chuyển sang màu đỏ. Dù vậy, anh vẫn phải kéo dài thời gian cho Enri và những người khác chạy trốn, cho đến hơi thở cuối cùng.

*Mục tiêu: Doanh trại địch.

*Lực lượng: Chính anh.

Có lẽ nhận thấy được quyết tâm của Jugem, người lính trước mặt anh rùng mình.

Trong khoảnh khắc đó, Jugem nắm chặt thanh kiếm của mình, chuẩn bị cho đòn tấn công. Tiếng la hét rền vang tràn qua chiến trường. Với đôi mắt kiên định vào đối thủ trước mặt, Jugem không thể rời mắt.

Đó là vì từ phía bên làng Carne-

♦ ♦ ♦

-Lý do rất đơn giản. Sức mạnh thật sự của chiếc tù và không chỉ đơn thuần là triệu hồi 19 Goblin.

Trong Yggdrasill, vật phẩm này đã không thể bộc lộ được giá trị thật sự của nó và bị vứt bỏ như phế phẩm. Thế nhưng, trong thế giới mới này, nó đã có cơ hội để bộc lộ sức mạnh thật sự của họ.

Hãy gọi cái tên của vật phẩm này một lần nữa. [Horn of the Goblin General].

Sức mạnh thật sự của nó, chỉ được bộc lộ khi đáp ứng được 3 điều kiện, là-

♦ ♦ ♦

Phần 3

Nhịp đánh của tiếng trống vang vội khắp chiến trường từ ngay bên cạnh làng. Vài cái lúc mà Jugem nhìn theo hướng phát ra âm thanh, anh đã phải mở to cả hai mắt. Một binh đoàn khoảng 5000 người đang hành quân theo nhịp và rất có kỷ luật.

Cả dân làng và hoàng tử Barbro đều nghĩ đó là viện binh của hoàng tử. Khác biệt duy nhất là ở chỗ liệu họ có biết ai đã gửi viện binh hay không. Nhưng tất cả mọi người đã thay đổi suy nghĩ sau khi có một cái nhìn cận cảnh.

Lực lượng cấu thành nên binh đoàn là Goblin. Bán nhân loại được gọi là Goblin- vốn nhỏ con hơn so với một người trung bình và có kích thước của một đứa trẻ. Tuy nhiên, khí chất của họ đã làm họ trông lớn hơn so với thực tế. Hơn nữa, họ toàn thân bọc giáp thép và vũ khí họ sử dụng cũng tỏa khả năng gây chết người. Đây là trang bị phù hợp một chiến binh thực sự. Họ không phải là lực lượng dân quân, mà là một binh đoàn gồm những người lính chuyên nghiệp.

- Bây giờ! Những ai còn sống, hãy liều mạng chạy đi! Đó là viện binh! Chúng ta có tiếp viện! Hãy chạy về phía họ! -Jugem hét lên thật to.

Danh tính của họ vẫn còn là bí ẩn. Hiện vẫn chưa rõ họ có phải là kẻ thù, đồng minh, hay là một bên thứ ba không liên quan. Chạy về phía họ chỉ vì họ cùng chủng tộc không phải là một quyết định sáng suốt. Dĩ nhiên hành động đúng đắn lúc này là chạy về phía ngôi làng. Tuy nhiên, Jugem cảm thấy một cái gì đó đã nói cho anh biết họ là đồng đội. Một cảm giác mà theo cách nào đó là họ phục vụ cùng một chủ. Một cảm giác rằng anh sẽ được họ chào đón.

Những người sống sót từ làng Carne chạy về phía đại quân Goblin mà không hề do dự.

Với mỗi bước đi, vòng vây đã được nới lỏng. Mặc dù quân đội Vương quốc biết họ phải đuổi theo, họ trở nên chậm chạp. Đó là lẽ tự nhiên. Bất cẩn đến gần một binh đoàn kỷ luật là một hành động điên rồ. Có hai lý do tại sao họ cho phép dân làng trốn thoát. Đầu tiên là vì doanh trại chính đã ra hiệu rút lui, sau khi nghĩ rằng đây là lúc để tái thiết đội hình hơn là truy đuổi. Lý do khác là vì họ lo sợ có thể bị lực lượng cùng chủng tộc trong đội quân mới đó trả đũa.

Goblin tiếp nhận Jugem và những người khác bằng tất cả sức mạnh của họ. Bọn họ loạng choạng lách giữa những khoảng trống lỏng lẻo trong đội hình và binh lính bịt kín khoảng trống khi họ vượt qua. Nó giống như một cánh cửa thép đóng trượt lại. Jugem nhìn quanh các đồng đội của mình, những người đang nằm gập trên mặt đất vì kiệt sức. Không ai là không bị thương, và nhiều người đã ngất xỉu khi đến được nơi an toàn. Ngay cả Jugem, chỉ cần nhìn chung quanh cũng làm cho tầm nhìn của anh dần mờ đi. Số lượng Goblin, số lượng Ogre, số lượng dân làng đã giảm so với trước lúc trận chiến bắt đầu.

- Tốt rồi, mình nghĩ đây là may mắn... hơn một nửa trong số chúng ta sống sót. Konaa!

Người anh gọi là một Goblin có khả năng sử dụng ma thuật trị thương, nhưng Konaa lắc đầu. Nó đã sử dụng hết MP của mình trong trận chiến.

- Có ai có khả năng sơ cứu...

Khoảnh khắc mà Jugem cố gắng hét lên, một con Goblin cầm quạt lông, đội khăn trùm đầu, với một bộ râu dài bước tới. Thái độ của ông làm Jugem đoán rằng ông là một nhân vật quan trọng trong binh đoàn Goblin.

- Hohoho, cậu là tùy tùng của Tổng Trưởng Enri. Tôi là người phụ trách binh đoàn này, Chiếc Lược Gia Goblin. Không ai có thể làm hại cậu thêm nữa vì chúng tôi đã đến. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ hộ tống cậu đến đội ngũ cứu thương ngay lập tức.

Chiếc Lược Gia Goblin kêu thêm người và một nhóm các Goblin mập mạp chạy lại với cáng cứu thương.

- Giờ thì hãy mang họ đi càng sớm càng tốt. Dưới sự chăm sóc của chúng ta mà có ai chết thì thật là xấu hổ.

Những người bị thương nhanh chóng được chuyển đi bằng cáng cứu thương.

- Có vẻ như cậu đang bị thương. Tốt hơn hết là cậu nên để đội cứu thương kiểm tra và quay trở lại...

- Không, xin lỗi. Tôi xin lỗi, tuy ông đã rất tốt với chúng tôi, nhưng trước tiên có thể nói cho tôi rõ sự tình đang diễn ra ở đây không? Tôi không phải là người bị thương nặng.

Sau khi đảm bảo rằng Jugem không cố tỏ ra mạnh mẽ, Chiến Lược Gia Goblin gật đầu một cái trước khi nói.

- Dĩ nhiên, không hổ danh là thủ lĩnh đoàn tùy tùng của Tổng Trưởng Enri. Cậu muốn biết gì- hohoho, không, có một chuyện mà cậu quan tâm còn hơn cả mạng sống của mình. Tổng Trưởng Enri đang ở trong lều phía sau chúng ta. Ngài ấy sẽ rất hạnh phúc nếu bạn gặp ngài ấy.

-Thật sao? Tốt quá.

Jugem thở phào nhẹ từ sâu thẳm trong thâm tâm. Anh đã rất nhẹ nhõm, anh cảm thấy tất cả sức lực như vụt khỏi cơ thể mình và đổ gạp xuống, nhưng anh không thể để người trẻ tuổi hơn mình thấy một cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy.

- Vậy thì, tôi sẽ đến đó. Tôi không nghĩ rằng nhóm của mình có thể tiếp tục chiến đấu.

- Hohoho. Cảm ơn cậu đã cho những ngươi mới đến như chúng tôi một cơ hội để thể hiện.

- Vâng, được thôi. Nhiệm vụ của một tiền bối là để hậu bối của mình có cơ hội thể hiện mà.

- Hohoho, thế thì tôi phải thể hiện thật tốt cho tiền bối xem mới được. Giờ thì... chuyện duy nhất còn lại để làm là một chiến thắng tuyệt đối. Ra lệnh cho bộ binh hạng nặng tiến lên!

♦ ♦ ♦

-Cái quái gì thế này! Chúng ta đến là để kết thúc mọi việc! Chết tiệt!

Barbro mở to mắt và nhìn trừng trừng vào lũ xâm nhập đã hủy hoại đi tất cả mọi thứ.

Không có gì thuận theo kế hoạch mà gã đã vạch ra. Tại sao gã phải đối mặt với một binh đoàn Goblin tại ngôi làng nhỏ bé này? Trong cơn giận dữ, Barbro như muốn bứt sạch tóc của mình.

Nếu đây là đội quân của Đế quốc, gã sẽ rất hào hứng và lập tức ra lệnh tấn công, nhưng đối thủ của gã lại là Goblin. Cho dù có thắng, ai sẽ công nhận thành tích của gã?

- Điện hạ, xin hãy cho phép rút lui.

Barbro ném một cái nhìn căm phẫn vào tên kỵ sĩ vừa đưa ra kiến nghị. Gã không biết tại sao một binh đoàn Goblin đáng kể lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu trở về với một tình báo hữu ích, gã sẽ được đánh giá tốt và nhiệm vụ trinh sát đã hoàn thành. Tuy nhiên, nếu gã cụp đuôi bỏ chạy, không khó để tưởng tượng gã được gán cho cái danh "hoàng tử cụp đuôi chạy trước Gobiln".

Nếu để thua, gã sẽ trở thành "hoàng tử bại trận trước Goblin". Tin tức sẽ được lan truyền trong giới quý tộc đang đói khát tin nóng hổi, và sẽ không còn ai trong Vương quốc không biết đến nó. Mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện lũ Goblin mạnh yếu ra sao. Điều quan trọng duy nhất là liệu tin đồn có thú vị hay không.

Barbro thầm nguyền rủa bọn quý tộc đang cười nhạo lên sự an toàn của gã.

-...Ta không chấp nhận thất bại như vậy. Tiếp tục chiến đấu cho ta!

- Điện hạ! Nhìn vào trang bị và đội hình hoàn hảo của chúng. Chúng hẳn là vượt trội hơn cả lũ Goblin tinh nhuệ trước đó. Đối với lính nghĩa vụ như chúng thần, cơ hội chiến thắng là rất thấp. Xin hãy ra lệnh rút lui!

Gã hiểu rất rõ, cho dù có giả điếc đi nữa, nhưng không còn cách nào để bảo vệ danh dự của mình ngoài lựa chọn chiến đấu. Gã hy vọng rằng binh đoàn Goblin đó chỉ là phô diễn.

- Đồ ngu! Ngươi không biết là nếu bỏ qua lũ Goblin đó sẽ nguy hiểm đến mức nào sao! Ngay lúc này, quân đội của Vương quốc đang hướng đến Bình nguyên Kattze. Ngươi sẽ làm gì nếu như chúng tấn công E-Rantel trong khi nơi đó không có ai bảo vệ!

- Thần xin lỗi.

Lựa chọn duy nhất là chiến đấu với chúng, sau đó là rút lui nếu như lũ Goblin vừa xuất hiện thật sự mạnh mẽ. Mục đích thật sự của gã là chiến đấu với Đế quốc, và thua trận ở đây là điều gã không hề mong muốn. Gã đủ bình tĩnh để ít nhất là nghĩ về điều đó.

Trước mặt Barbro, binh lính đã hoàn tất việc tái thiết đội hình khi lũ Goblin bắt đầu tiến công.

Kẻ thù sử dụng trường xà trận, nhưng lại có 3 lớp quân. Ngược lại, quân đội hoàng gia dàn đội hình cánh hạc. Lý do họ không sử dụng đội hình mũi nhọn nhằm tối đa hóa sự linh hoạt của kỵ binh và vì đối phương đang sử dụng một hình mà dễ bị tấn công ở hai bên cánh.

Binh chủng Goblin ở chính diện là bộ binh hạng nặng với khiên chắn đủ lớn để che chắn toàn bộ cơ thể. Đội hình hành quân vững chắc tỏa ra một áp lực to lớn như thể một bức tường di chuyển với một tốc độ cực nhanh. Barbro cảm thấy khó chịu ở đôi găng tay đầy mồ hôi của mình khi gã nắm chặt dây cương.

Dân binh cầm giáo và bộ binh hạng năng giáp chiến. Mục tiêu của bộ binh là cản bước tiến của kẻ địch trong khi kỵ binh tấn công từ hai bên.

Hai bên lao vào nhau. Và Barbro có thể nghe rõ tiếng la hét của lũ Goblin.

- Chúng tôi là... thưa công nương, quân đoàn bộ binh hạng nặng của Tổng Trưởng Enri! Trình thế này mà đòi cản bước tiến của chúng tôi sao!

Trước khi gã có thể tự hỏi cái người tên Enri là ai, những âm thanh ộp ẹp từ quân đội Vương quốc đã lấy đi sự chú ý của gã. Dân binh đã bị một bức tường khiên chắn chặn lại. Dĩ nhiên, những người đứng phía trước bị ép vào những người ở phía sau, và đội hình bắt đầu bị phá vỡ. Kỵ binh ở cả hai cánh đã rất ngạc nhiên và di chuyển. Cánh phải nhanh hơn nên đã có đụng độ, họ cố gắng tấn công vào bên hông đội hình của Goblin, nhưng 17 kỵ sĩ- phóng ra trong rực rỡ, lấp lánh ánh bạc và cưỡi trên lưng những con sói thay vì ngựa- chạy ra đánh chặn.

- Thưa công nương, Paladin-Knight Squad của Tổng Trưởng Enri! Lòng trung thành của chúng tôi thuộc về Tổng trưởng Enri!

Những kẻ tấn công bên cánh trái cưỡi trên lưng ma thú trông như những con sói. Trên lưng chúng là Goblin, và dẫn đầu chúng là những con sói có cánh. Những con Goblin cưỡi trên lưng những con soi có cánh ở hàng đầu thét lên, âm thanh của chúng cắt ngang tiếng hét của bộ binh và đến tai Barbro.

-Thưa công nương, Goblin Beast Rider Corp của Tổng Trưởng Enri đến đây!

Giữa cơn hỗn loạn trong trận chiến của kỵ binh là âm thanh của tên bắn. Khi Barbro nhìn kỹ hơn, vô số những mũi tên trút lên đầu quân đội của gã và gã nhìn kỹ hơn vào đội hình đối phương xem ai đã bắn họ.

Ở hàng ngũ thứ hai của đối phương, Goblin cầm cung lớn và mặc xích phục bắt mắt. Bên phải và bên trái cơ thể họ là không đồng đều, và họ lắc lư qua lại mỗi khi bước đi. Những còn Goblin thu hút sự chú ý của gã còn lớn so với những con khác, và sau đó chúng mở miệng.

- Thưa công nương, Goblin Longbowman Corp của Tổng Trưởng Enri! Đừng tưởng có thể thoát khỏi chúng tôi!

Đợt tấm công tấn xa của kẻ địch đã không dừng lại ở đó. Vô số ma thuật phóng ra từ hàng ngũ thứ ba, và trong khi vẫn còn cách xa Barbro một khoảng vừa phải, chúng đã phát nổ ở giữa đội hình của ông. Hoa lửa đỏ rực nở rộ với mỗi lần chớp sáng và vụ nổ uống trong không khí như cánh hoa. Binh sĩ đã bị thổi bay về hai bên bởi các đợt tấn công ma thuật liên tục.

Những kẻ chịu trách nhiệm cho việc này đội mũ che kín khuôn mặt. Trong tay họ là một cây gậy dài sáng rực với anh sáng huyền bí. Người đứng trước mặt họ kéo chiếc mũ lên để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo.

- Thưa công nương, Goblin Magic Support Corp của Tổng Trưởng Enri. Dùng cơ thể của các ngươi mà hứng lấy sức mạnh của chúng ta, và nên biết rằng chúng ta không chỉ sử dụng được ma thuật cường hóa hay ma thuật suy yếu, mà cả ma thuật công kích.

Phóng ra ma thuật công kích không chỉ có mỗi họ. Bên cạnh đó còn có [Magic Support Corp] với trang phục tương tự. Số lượng của họ là rất ít, chỉ có 5 người, nhưng biểu hiện trên gương mặt họ là vô cùng tự tin. Con Goblin chỉ đạo chủ yếu ở phía trước lên giọng.

- Thưa công nương, Goblin Magic Bombardment Squad của Tổng Trưởng Enri! Sở trường của chúng tôi là ma thuật công kích và tự hào là đội có khả năng tấn công tuyệt vời nhất!

-Thưa điện hạ.

Người kỵ sĩ quay lại chỗ Barbro. Gã gần như có thể đoán được những gì mà hắn định nói với cái gương mặt tuyệt vọng đến vậy. Nếu có pháp sư, thực lực của đối phương là mạnh hơn nhiều so với dự kiến.

- Chúng ta không cầm chân họ được nữa! Chuyện đó là không thể! Kẻ địch đến được đây chỉ còn là vấn đề thời gian! Xin hãy ra lệnh rút lui!

Đây không còn là lúc gã xem xét có nên rút quân hay không. Ngay cả khi ra lệnh cho tất cả mọi người đứng lại và chiến đấu, đám quý tộc đã theo gã đến giờ sẽ quay đầu và cụp đuôi bỏ chạy. Bắt họ quay lại và chiến đấu sẽ chỉ là nguyên nhân cho mối hận thù trong tương lai và biến đám quý tộc thành kẻ thù.

- Được rồi. Ra lệnh cho Nam Tước rút lui.

Barbro muốn mình là người chạy trước tiên, thế nhứng điều đó sẽ làm gã mang tiếng là kẻ hèn nhát bỏ chạy đầu tiên trước lũ Goblin. Gã sẽ để lại chuyện ô uế này cho Nam Tước.

- Đã rõ!

Khoảnh khắc mà vị kỵ sĩ ra lệnh cho cấp dưới của mình-

- Ngươi nghĩ mình muốn đi đâu vậy?

Lần đầu tiên Barbro nhận thấy mạng sống bị đe dọa khi một giọng lạ đến từ ngay bên cạnh.

Đoàn tùy tùng của hoàng tử đã rút kiếm ra và tìm nơi phát ra âm thanh. Một người trong trang phục đen đột ngột xuất hiện từ cái bóng. Gương mặt của chúng được che lại bằng mặt nạ, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén.

- Thưa công nương, Goblin Assassin Squad của Tổng Trưởng Enri. Lý do chúng tôi lộ mình khỏi bóng tối bởi vì đây là kết thúc cho ngươi.

Lại một kẻ khác. Một trong những kẻ theo sau chúng đội một chiếc mũ đỏ, mang đôi giày thép, và cầm lưỡi hái dài, như là hiện thân của cái chết.

- Thưa công nương, Goblin Bodyguard của Tổng Trưởng Enri- một thành viên của Thirteen Redcap. Ta đoán là mình không có cơ hội thể hiện rồi.

-Bảo vệ điện hạ! Ra hiệu rút lui!

-Quá muộn rồi.

Cái bóng di chuyển. Đối với Barbro, đó là điều duy nhất mà gã có thể thấy.

Đầu của người kỵ sĩ biến mất và máu phun ra dữ dội như một dòng suối đỏ thẩm phun ra từ cổ.

Khoảnh khắc mà não của gã kịp thu nhận những gì vừa chứng kiến, Barbro ngay lập tức thúc ngựa của mình chạy như bay. Không còn thời gian để ra lệnh rút lui, vì gã đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.

Khi chạy trốn, gã vẫn nghe thấy tiếng vọng từ phía sau: "Thưa công nương, Goblin Musician Corp của Tổng Trưởng Enri!" theo sau là tiếng đánh trống ầm ầm của con Goblin đuổi theo gã.

-... Để hắn chạy có thật sự ổn chứ?

- Đó là lệnh của chiến lược gia. Ông nói nếu chúng ta giết chết hoàng tử, trận chiến sẽ không kết thúc cho đến phút cuối.

- Hừm, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu Tổng Trưởng Enri chết, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai bên chết hết. Đúng như dự đoán của chiến lược gia, đã đi trước vài bước. Có phải không tiêu diệt toàn bộ binh lính là cũng vì điều đó?

- Đúng vậy. Họ cần phải mang hoàng tử về được tới thành phố. Tôi có thể hiểu được cảm giác bất mãn của cậu. Tôi hiểu mà, tôi cũng thế. Tôi muốn trả thù chúng vì dám tấn công làng của Tổng Trưởng Enri... mà, Redcap-san, chúng ta hãy xử lý những xác chết này thôi.

-Phải rồi. Chúng ta cần phải thu gom thi thể của những chiến binh dũng cảm đã chiến đấu bên cạnh thủ lĩnh tiền bối.

♦ ♦ ♦

Phần 4

Ánh trăng soi sáng ngôi trại dựng giữa đồng bằng. Khu trại không hề dựng lều cũng như cọc gỗ mà chỉ có một đám người nằm la liệt trên nền cỏ. Đa phần đều trông tơi tả và kiệt sức. Lý do họ gục xuống ngủ không cần chăn chiếu trong ngày đông giá rét vì tất cả đều đả hoàn toàn suy sụp, như những con rối bị đứt dây.

Đi giữa họ là bại tướng trong trận chiến vừa rồi, hoàng tử Barbro.

Liệu gã đang cảm thấy mình may mắn vì đã sống sót, hay quá xui xẻo khi phải đối đầu với một lực lượng hùng hậu.

Đội quân Goblin xuất hiện tại làng Carne quả thật rất mạnh, chính xác hơn là áp đảo. Binh đoàn của Barbro bị tan rã ngay khi vừa mới giáp mặt và không thể tránh khỏi thất bại. Lính của gã chết như ngả rạ.

Rốt cuộc lũ Goblin này tư đâu ra?

Barbro rất muốn biết câu trả lời

Trong đầu gã chỉ đoán được rằng bọn chúng đã xây dựng một đế chế tại rừng đại ngàn Tove. Cũng dễ hiểu khi chúng hành quân về phía Nam. Đám quý tộc bỏ trốn cùng ông đều chung suy nghĩ như vậy. Nghĩa là gã đã không gặp may. Và đám Goblin là lực lượng tinh nhuệ nhất của ngôi làng. Đây là một thông tin đáng giá.

- Ta thật ngu ngốc.

Barbro ghìm chặt nắm đấm.

Thua là thua, và lũ Goblin chắc chắn rất mạnh. Bất cứ ai chiến đấu với chúng sẽ hiểu được lý do tại sao Barbro lại thua. Tuy nhiên, trước những kẻ không hiểu chuyện, gã sẽ trở thành trò cười vì đã để thua đám Goblin

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Sự thất vọng đang dâng trào trong lòng gã. Chỉ cần nhắm mắt gã có thể nghe thấy tiếng cười nhạo, và sự khinh bỉ khi phải đối mặt với phụ vương. Đó là lí do gã không thể nghỉ ngơi mặc dù đã kiệt sức như những người khác. Đối với Barbro cuộc chiến đã kết thúc. Lúc này gã không thể đưa quân đến bình nguyên Kattse và tham gia cuộc chiến chống lại Đế quốc.

Đột nhiên- gã cảm nhận được sự hiện diện lạ từ hướng mà gã cùng binh sĩ tháo chạy. Có phải những binh lính bị bỏ lại đã bắt kịp họ, hay là lũ Goblin đuổi tới.

Dù rất lo sợ nhưng ông vẫn quay lại nhìn, gương mặt đột ngột biến sắc vì ngạc nhiên. Dù kẻ đó biết Barbro đã để ý đến, nó vẫy tay với một lời chào buổi sáng.

- Ya! Khỏe chứ hả?

Làm thế nào nó có thể xuất hiện ngay giữa đồng bằng rộng lớn mày mà không ai phát hiện? Cách ông không quá xa- khoảng 20m- là một cô gái có vẻ đẹp tuyệt vời với nụ cười khả ái. Ông sẽ không ngần ngại liếc mắt đưa tình nếu cả hai gặp mặt nơi thành đô, nhưng giữa chốn đồng không mông quạnh không có lấy một ngôi làng, ăn vận trang phục rất giống với trang phục hầu gái, lại không trang bị vũ khí tức nàng ta không phải một mạo hiểm giả.

Quái vật?

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu ông. Một vài quái vật có ngoại hình xinh đẹp, nhưng trang phục hầu gái làm ông rối trí.

- Chào, ta đến đây để chơi với ngươi. Bộ dạng ngươi vẫn chưa thê thảm lắm, nhỉ? Câu hỏi của nàng như đang xem thường gã.

- Ngươi là ai?

Vừa hỏi tay gã vừa chạm vào thanh kiếm giắt bên hông. Gã chỉ có thể hỏi một câu sáo rỗng vì chưa rõ danh tính của cô gái bí ẩn.

- Tên ta là Lupusregina, một trong các hầu gái phục vụ cho ngài Ainz.

Cô gái bí ẩn giơ tay lên, chào gã một lần nữa. Điều gì đó khiến cô gái này- Lupusregina- có một giọng nói làm say đắm lòng người.

- Cái-cái gì.

Barbro đã rất kinh ngạc, gã quên cả việc đánh thức người lính xung quanh mình.

- Nào, nào, chúng ta dừng lại ở đây thôi... ngươi thực sự đã rất vất vả. Nhưng ngươi biết đấy, ta nghĩ nó là một trò bịp bợm. Ta cũng nghĩ sử dụng cả một đội quân Goblin đúng là quá hèn mà. Ta đã rất ngạc nhiên khi theo dõi con người kia, Enri, từ phía sau và kêu lên trong ngạc nhiên. Ai mà tưởng được lại có quá nhiều Goblin đổ ra... hehehe.

Lupusregina phát ra một âm thanh như tiếng cười. Đó rõ ràng là chế nhạo, nhưng Barbro không có tâm trạng mà để tâm tới.

- Thế còn ngươi ở đây làm gì!

Gã có thể cảm thấy có người cựa quậy đằng sau anh như thể phản ứng với những tiếng hét.

Chế nhạo là chế nhạo, nhưng hành động của cô ấy rõ là kỳ quặc nếu như cô ấy có một kế hoạch phục kích. Không cần thiết để bản thân phải lộ diện. Hay đây là một hành động để thu hút sự chú ý của gã? Tấn công từ phía sau khi gã đang phân tâm. Không- gã còn có giá trị, vì gã là đệ nhất vương tử.

Có lẽ kế hoạch của họ là muốn đàm phán nếu gã đủ may mắn, hoặc dùng gã như con tin nếu gã kém may mắn. Nhưng không có chuyện thương lượng mà có kết quả tốt cho gã. Có lẽ gã sẽ trở thành tù binh.

Cứ mỗi giây trôi qua, Barbro cảm thấy ngai vàng của mình mỗi lúc một xa vời. Tuy những người thực sự chịu trách nhiệm là những kẻ có cấp bậc cao trong Vương quốc, đã không nói cho anh biết có Goblin trong ngôi làng đó.

Nếu anh trở thành tù binh, anh sẽ có cơ hội gặp mặt Ainz Ooal Gown. Tùy thuộc vào tình hình, anh sẽ nhượng ¼ lãnh thổ Vương quốc cho Ainz đổi lấy việc giúp đỡ anh làm vua. Đây có lẽ là điều tốt nhất ông có thể ngộ ra trong cái tình cảnh tồi tệ này. Barbro suy nghĩ như vậy.

- Không, không, ta chỉ đi loanh quanh thôi.

Lupusregina tuyên bố sau một hơi thở sâu.

- Ta đến đây để tàn sát tất cả các ngươi!

Gã chớp mắt vài lần trước khi thét lên.

- Cái gì chứ?! Ngươi có biết mình đang nói cái quái gì không hả! Ngươi không biết là mình đang nói chuyện với ai sao?! Ta là đệ nhất vương tử của Vương quốc Re-Estize, Barbro Andrean Ield Ryle Vaiself!

- Há. Vâng, cứ cho là vậy đi, nhưng không phải ngươi cũng chỉ là con người thôi sao? Liệu ta nói có sai? Đối với chúng ta, tất cả đều như nhau. Ah, thì ta cũng biết ngươi là một hoàng tử đấy thôi.

- Như vậy... ra là thế! Có nghĩa là giết chết tất cả những người bên cạnh ta? Ta không cho đây là một ý hay. Nếu ngươi bắt ta làm tù binh, ngươi sẽ cần một ai đó báo tin cho nhà vua, hoặc là thương lượng sẽ vấp phải khó khăn trong nhiều cách.

Lupusregina nghiêng mình như thể gã đang nói một cái gì kỳ lạ.

- Này, này. Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Ta nói lại lần nữa. Đây là thảm sát vì ta sẽ giết tất cả các ngươi. Não của ngươi không có nếp nhăn hả? Ah ~ cứ cho là ngươi có giá trị trong chuyện đó đi, nhưng chị đây có quan tâm chắc.

- Ngươi nói cái quái gì thế! Ngươi không nhận ra ta có giá trị thế nào sao! Ta là đệ nhất vương tử! Sao mà ngươi dám nghĩ đến chuyện giết chết ta! Đáng lẽ ra ngươi nên bắt lũ quý tộc làm con tin và tống tiền chúng! Hay là ngươi muốn lãnh thổ! Tốt hơn là nên giữ cho ta sống để lấy lợi thế trong đàm phán, nó tốt hơn là giết ta!

- ...Ôi chúa ơi, đúng là một gã kỳ quặc.

Lupusregina cho thấy một nụ cười xấu xa trên gương mặt mình, sau đó cô tiếp tục bằng một giọng nghe có vẻ như đang cố giải thích một cái gì đó phức tạp cho một đứa bé.

- Trong kế hoạch của đấng chí tôn vô thượng- Ainz-sama, ngươi không cần thiết. Đó là lý do tại sao ngươi sắp chết. Hiểu rồi chứ?

Barbro sửng sốt. Biết rằng Lupusregina không có ý đùa cợt, cũng không đơn thuần là đe dọa. Ông vô thức nuốt nước bọt.

-... Là sự thật sao? Thực sự giết ta...

- Ah, một biểu hiện tốt. Đúng là thể loại yêu thích của ta. Ngươi đang thăng hạng trong bản xếp hạng yêu thích của ta đó.

- Thế sao-

Lupusregina nói chuyện với Barbro bằng một vẻ mặt trống rỗng. Barbro đã cố mỉm cười dù khuôn mặt gã đã cứng nhắc.

- Mệnh lệnh của Ainz-sama là giết chết tất cả các ngươi. Vì vậy, không ai được rời khỏi đây mà còn sống.

Cô đột nhiên thay đổi sắc mặt và đùa cợt.

- Ta đã suy nghĩ về cái này và cái kia. 'Đối thủ nào của các ngươi sẽ cho ta niềm vui nhất đây?' Thế là- ta đã chuẩn bị đối thủ thích hợp nhất cho tất cả các ngươi, những kẻ đã gặp quá nhiều rắc rối với Goblin.

Cô giơ tay lên và nói "Ta-da". Đột nhiên, nhiều cái bóng bật ra từ cái bóng của cô, chúng như nhảy ra từ hư vô.

- Đây là những lính đánh thuê [Redcap]! mà ta đã triệu hồi!

Tổng cộng có 30 con. Chúng xấu xí và vặn vẹo giống những con Goblin mà anh đã thấy trước đó. Tất cả chúng đều đội mũ đỏ và mang giày thép. Trong tay chúng giữ chiếc rìu tỏa ra ánh sáng xanh dương tựa như ánh trăng.

- Kẻ địch tấn công! Các ngươi đang làm cái quái gì vậy! Tỉnh dậy mau! Kẻ địch đang ở đây!

Những người lính bị tiếng hét của Barbro đánh thức và nhìn thấy kẻ địch dưới ánh trăng họ gần như lóa mắt.

-... Cấp độ của chúng là 43. Tuy là quá mức cần thiết, nhưng tiếc thay không còn Goblin nào cấp thấp hơn nữa trong thư viện.

Tiếng hét lại vang lên. Những người lính này đã vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp với lũ Goblin, họ đã không còn tâm trí để mà chiến đấu với Goblin thêm nữa. Họ bỏ chạy tán loạn mà không hề có lấy chút ý định chiến đấu.

- Không được chạy! Chiến đấu! chiến đấu đi! Đứng lại và chiến đấu cho ta! Bảo vệ ta!

Không một ai nghe lời Barbro. Ngay cả quý tộc cũng cùng ngựa bỏ chạy.

- Ahahahah! Đúng là tuyệt tác! Nghĩ đến chuyện các ngươi có khả năng chạy thoát trong vùng đồng bằng rộng lớn thế này! Ohoho~ thật là nực cười! Rất rốt! Ta rất là thích nó đó!

Lupusregina lên giọng chế giễu một cái gì đó mà Barbro hiểu rất rõ.

Chỉ có một cách duy nhất để sống sót. Đó là tiêu diệt kẻ địch.

- Đừng tưởng là cưỡi ngựa thì có thể thoát được chứ... ta đoán các ngươi ngu ngốc đến thế là cùng. Bọn bây có thể cắt chân của lũ ngu ngốc đó cho ta chứ?

Lũ [Redcap] chạy xổ ra, reo hò trong dự cảm một cuộc thảm sát sắp xảy ra.Chúng như thú hoang. Chúng lướt qua những tên lính ly tán tìm cách chạy trốn.

Và sau đó... tiếng thét vang vọng trong không khí. Tiếng kêu đó là của một trong những quý tộc đã cố gắng tẩu thoát trên lưng ngựa.

Những tiếng la hét vang lên liên tục.

- Oho, ta đoán là mình không thể tận hưởng quá lâu bởi vì không có quá nhiều người sống sót... mà cũng đành chịu thôi. Ta sẽ cố gắng làm tốt nhất, và tận hưởng niềm vui này càng lâu càng tốt. Tuy ta không được như Sol-chan, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy là ta không quá tệ.

Lupusregina bước đến chỗ Barbro đã rút kiếm ra. Cô bước đi thoải mái cứ như đang tản bộ. Một nụ cười xuất hiện giống một khe nứt trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến Barbro rùng mình. Sau 30 phút, Barbro cuối cùng cũng được phép nếm vị ngọt của cái chết.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Chương 4: Tàn Sát

Phần 1

Hai đội quân hình thành chiến tuyến với nhau dọc theo vùng đồng bằng đỏ thẫm, hai bên nhìn chằm chằm vào tình hình của nhau.

Quân đội đầy kinh hoàng của Vương Quốc có tổng cộng 245000 quân, được chia thành cánh trái gồm 70000 quân,cánh phải 70000 quân và trụ cột là trung tâm gồm 105000 người,họ tập hợp ở khắp 3 vùng đồi và dàn đội hình cho trận chiến. Tuy nhiên, đây không phải là đội hình có kỷ luật, nhưng áp đảo hoàn toàn về quân số.

Năm hàng bộ binh đứng đầu mang theo trường kích, mỗi cái trong số chúng dài hơn 6 mét và được sắp xếp trở thành hàng ngũ.

Nhiệm vụ của họ là trở thành một bức tường giáo cho phần còn lại của quân đội để chống lại các kỵ binh hạng nặng, cũng là sức mạnh chiến đấu cốt lõi của Vương Quốc. Họ không sử dụng những hàng rào nhọn để chống lại kỵ binh vì chúng tốn quá nhiều gỗ. Ngược lại,việc triển khai và sử dụng những đội hình giáo mác thế này có hiệu quả hơn nhiều.

Mặc dù đội hình này khá vững chắc và sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho bất cứ kẻ kẻ tấn công nào nhưng nó cũng có những điểm yếu.

Vì đội hình này rất đông và sử dụng những vũ khí rất nặng, tất cả những gì họ có thể làm là đứng yên tại chỗ và ngăn cản cuộc tấn công của kẻ thù. Vì vậy, họ không có những kỹ năng để phản ứng nhanh với các đội hình khác của kẻ thù, và nếu Đế Quốc sử dụng cung thủ hay ma pháp, thiệt hại của họ sẽ cực kỳ lớn.

Hơn nữa, không có nhiều thứ được mong chờ từ những người nông dân. Tất cả những gì họ được yêu cầu làm là làm chệch hướng cuộc tiến công của kẻ thù.

Phía bên kia, Đế Quốc có 60000 quân.

Số quân của họ ít hơn nhiều so với Vương Quốc.

Tuy nhiên,các kỵ sĩ đế quốc rất thoải mái, không có bất kỳ dấu vết của sự sợ hãi nào.

Sự tin tưởng này được sinh ra bởi họ biết được sức mạnh của bản thân.

Kể cả vậy, vẫncó một sự khác biệt to lớn về sức mạnh quân sự của cả hai bên. Mặc dù nó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ có thể chiến đấu mãi mãi mà không mệt mỏi, nhưng điều này là bất khả thi đối với con người. Một khi họ kiệt sức, sức mạnh của cá nhân có thể bị rút ngắn dễ dàng.

Vương Quốc cũng có thêm một lợi thế, đó cũng là lợi thế lớn nhất.

Đó là giá trị của sinh mạng con người.

Hầu hết quân đội của Vương Quốc đều được cấu thành từ các nông dân. Ngược lại, Đế Quốc đào tạo nên các chiến binh được gọi là kỵ sĩ. Đó là một sự khác biệt lớn về thời gian và tiền bạc để huấn luyện một người nông dân-những người được cho là sẵn sàng cho cuộc chiến nếu họ có thể nhận được vũ khí và làm theo mệnh lệnh- và đó là những điều cần thiết để tạo nên một kỵ sĩ. Mỗi sự mất mát của Đế Quốc đều nặng nề hơn so với mất mát tương tự của Vương Quốc. Đế Quốc đơn giản là không hề phung phí những kỵ sĩ của họ vào những chiến dịch tấn công ngu ngốc hay là một cuộc chiến tranh tiêu hao lực lượng.

Với những ý nghĩ đó,nếu một cuộc chiến tiêu hao lực lượng giữa Đế Quốc và Vương Quốc nổ ra,Vương Quốc sẽ là người có lợi.

Bởi vì điều này, chiến tranh giữa Đế Quốc và Vương Quốc thuòng là cuộc đụng độ nhỏ.

Mục tiêu của Đế Quốc đơn giản là lôi kéo những nông dân của Vương Quốc vào chiến trường. Không cần phải phí phạm mạng sống của những quý tộc hay các chiến binh có kỹ năng, Vương Quốc cũng biết điều này.

Những kịch bản rỗng tuếch này đã xảy ra quá nhiều trong cuộc chiến tranh giữa Đế Quốc và Vương Quốc.

Kể cả khi magic caster được gọi là Ainz Ooal Gown tham gia, nó vẫn sẽ kết thúc như một cuộc giao tranh nhỏ. Đó là điều hầu hết quý tộc của Vương Quốc nghĩ. Dù sao thì, các kỵ sĩ của Đế Quốc không chỉ là một lực lượng quân sự mà còn là lực lượng giữ gìn trật tự đất nước. Mất đi họ sẽ đe dọa đến tình hình ổn định của Đế Quốc.

Vì vậy,các quý tộc đang chờ đợi bước đi tiếp theo của Đế Quốc.

Theo thông lệ, lực lượng của đế quốc sẽ duyệt binh trước mặt quân đội của Vương Quốc, sau đó là lui trở về. Tiếp theo,Vương Quốc sẽ hò reo chiến thắng.

Điều này đã luôn luôn xảy ra.

Tuy nhiên...

Quân đội đế quốc không hề di chuyển.

Không có bất cứ dấu hiệu nào ở cổng pháo đài, không điều động quân lính để dàn trận trước quân đội Vương Quốc. Cứ như thể họ đang chờ đợi cho Vương Quốc hành động trước, hay một cái gì khác.

"Không có gì xảy ra cả. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Đây là doanh trại chính, nơi mà Quốc Vương ở. Nơi này được đặt ở gần phía sau trung tâm, đằng sau là đạo quân 105000 quân lính.

Marquis Raeven đứng bên cạnh Ganzef, nói với anh những gì ông ta quan sát được về đội kị sĩ hoàng gia từ trên đỉnh đồi.

Nếu Đế Quốc không có động thái gì, Vương Quốc cũng phải giống như vậy.

Nếu Vương Quốc tấn ccông bây giờ thì sẽ là một hành động cực kỳ ngu ngốc, vì họ đã bày sẵn trận địa dàn giáo rồi. Tất nhiên, họ đã từng thử trước đây; một cuộc tấn công phủ đầu của lên các quý tộc của Đế Quốc. Tuy nhiên, những người tấn công đã bị tiêu diệt trong thời gian ngắn và Vương Quốc đã phải chịu một thất bại nặng nề.

Từ đó, chiến thuật chủ yếu của Vương Quốc là chống lại Đế Quốc bằng đội hình giáo dài và chuẩn bị để chống đỡ lại cuộc tấn công. Nếu họ có thể nhử kẻ thù tiến đến gần hơn, họ sẽ không cần phải mạo hiểm như vậy.

"Được rồi. Dường như bọn chúng đang chờ chúng ta..."

"Cuộc đàm phán cuối cùng cũng thất bại rồi, vậy nên chúng sẽ sớm gây chiến thôi...Tướng quân Gazef-dono, ngài có biết Đế Quốc đang chờ đợi cái gì không?"

Ba mươi phút trước, đại diện của cả hai bên đã bắt đầu cuộc đàm phán ở khoảng đất trống ở vùng trung tâm giữa hai phe. Tuy nhiên, đây đơn giản chỉ là những lời tuyên bố vô lý của cả hai phe và không thể coi nó là cuộc đàm phán. Mục đích chính của việc này là để cho thấy rằng mỗi bên đã sẵn sàng chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Tất nhiên, cuộc đàm phán sẽ đổ vỡ và đó chính là tín hiệu khởi đầu cuộc chiến.

Thông thường, quân đội đế quốc nên bắt đầu di chuyển ngay lập tức. Tuy nhiên, nhưng lần này không giống đó và họ ở nguyên tại chỗ.

"Kể cả khi ngài có hỏi tôi, tôi cũng sẽ không có câu trả lời cho ngài. Ngài có biết bất cứ điều gì về việc này không?"

"Chịu. Tôi không thông thạo về các vấn đề quân sự. Tôi thường để cấp dưới của mình xử lý những vấn đề này."

"Thật khó để có thể tin rằng Marquis không biết gì về kẻ thù của mình cả."

"Không biết gì cả...Gazef-dono đừng nói toạc móng heo ra như vậy."

"Tôi đã xúc phạm ngài sao? Tôi xin lỗi nếu như tôi đã làm vậy."

"Hahaha, không, đừng để tâm. Nó còn tốt hơn khối những lời so sánh về trước."

Trán Gazef nhăn lại, như thể một cơn tức giận .

"Hahaha. Cứ để mọi chuyện diễn ra thôi. Sự thật là tôi cũng chẳng là tướng quân gì cả vậy cũng chẳng phải lời nói dối. May mắn thay, đám thuộc hạ của tôi lại là những lãnh đạo tốt, vậy nên tôi để lại mấy vấn đề quân sự cho họ."

"Có thể nào...một trong những mạo hiểm giả trước đây làm việc cho ngài, người đã trở lên nổi tiếng trong vụ rối loạn của ác quỷ ở thủ đô không?"

"Ah...không. Họ ở kia kìa."

Raven chỉ vào nhóm 5 người đang đứng cùng nhau.

Mặc dù họ đã đến độ tuổi ngũ tuần, và sức mạnh của họ không còn được như trước nữa nhưng họ đã từng là những mạo hiểm giả cấp orichalcum, và có một điều gì đó ở họ khiến cho Gazef cảm thấy anh nên đánh giá họ một cách cẩn trọng.

"Họ là những cận vệ của tôi trong trận chiến này."

"Với những người như thế này bảo vệ ngài, Marquis Raeven, Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ không có bất kỳ rắc rối nào để quay lại thủ đô một cách an toàn...hừm, chỉ cần họ không phải đối mặt với magic caster vĩ đại đó. Được rồi, vậy còn những chiến lược gia thì sao?"

"Tôi không nghĩ Gazef-dono sẽ biết anh ta, vì anh ta là một trong những người dân của tôi. Tôi biết được tên anh ta khi anh ta đã thống lĩnh dân làng đánh bại đội quân goblin với kích thước gấp hai lần bình thường. Kể từ đó, tôi giao nhiệm vụ chỉ huy quân đội và các nhiệm vụ khác cho anh ta. Điều ngạc nhiên là anh ta chưa thua bất kỳ một trận chiến nào. Đồng thời anh ta cũng là phụ tá của tôi."

"...Tôi rất muốn gặp mặt người chỉ huy mà Marquis Raeven đánh giá cao như thế. Nếu như anh ta thật sự giống như những gì đã nói, chúng ta có thể giao cho anh ta nhiệm vụ chỉ huy quân đội của Vương Quốc."

"Nếu ngài có thể hoàn toàn để cho anh ta chỉ huy toàn bộ binh lính và quân đội Hoàng Gia, chúng ta có lẽ có thể bắt những người hàng xóm ngồi xuống và nói "Quân đội của Vương Quốc Re-Estize không thể đánh giá thấp"..."

Gazef trao đổi cái nhìn với Raeven,thở dài và mỉm cười.

"Các quý tộc sẽ không bao giờ cho phép tình hình như vậy xảy ra. Nó chẳng khác nào là những suy nghĩ viển vông vào lúc này."

"Chăc chắn là không trong khi quý tộc chia ra làm nhiều phe phái như thế này."

Đế Quốc tổ chức quân đoàn của mình bằng cách bổ nhiệm một vị tướng ở mỗi vị trí phục vụ dưới quyền tổng thống lĩnh, chỉ huy quân đoàn và nhiều quan chức khác, tất cả đều được tổ chức một cách nghiêm ngặt.

Ngược lại quân đội của Vương Quốc được cấu thành từ những quân đội của mỗi gia tộc. Quốc Vương là chỉ huy tối cao những mỗi gia tộc vẫn sẽ hành động theo ý của mình.

Nói cách khác, đó là những tấm rẻ rách buộc lại với nhau.

Mặc dù Gazef có danh hiệu là Tướng quân, nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thống lĩnh đội quân của nhà Vua, và anh không có thẩm quyền để ra lệnh cho các quý tộc khác. Trong khi nhà vua ra lệnh cho quý tộc phải nghe theo Gazef, rất nhiều quý tộc bất mãn vì nó, đó chính là mầm mống của hận thù trong tương lai. Nhà vua nhận thức được điều này, và không còn đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào về điều này nữa.

Hai người họ suy nghĩ đến chỗ đứng của nhau trong Vương Quốc, và thở dài.Sau đó, họ nhìn nhau và cười.

Cuộc trò chuyện này đáng lẽ phải diễn ra ở một nơi khác chứ không phải một nơi những thanh kiếm đụng độ với nhau và máu chảy tràn lan này.

"Ngay cả khi chúng ta sống sót trở về,sẽ lại có một cuộc chiến khác đợi ở đó..."

"Tôi nghe nói rằng tất cả việc đó đều liên quan đến quý tộc."

"Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ kiến nghị nhà vua thăng ngài làm quý tộc. Nó làm tôi tức giận khi quán quân của nhà vua không được tham gia vào đội ngũ quý tộc như những gì anh ta đáng phải có."

Mặc dù Raeven nhìn có vẻ như đùa giỡn,Gazef có thể cảm nhận rằng ánh sáng từ trong mắt ông ta hoàn toàn rất nghiêm túc.

Bộc lộ cảm xúc chân thành là nguyên nhân đáng để ăn mừng đến từ những người giấu cảm xúc của mình tốt, nhưng nó sẽ là một câu chuyện khác nếu đó không phải là một cảm xúc tích cực. Gazef nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"...Để chuyện đó ra chỗ khác đi. Tại sao chúng ta không đưa chiến lược gia của ngài tới đây và nghe ý kiến của anh ta...à, gọi anh ta đến đây có lẽ rất khó."

"Dù sao thì, anh ta cũng được tin tưởng giao phó điều hành căn cứ của tôi. Tôi không dám điều động anh ra nếu không cần thiết nhất là khi chúng ta chưa biết Đế Quốc định làm gì."

Mặc dù các quý tộc đã cam kết cùng cộng tác với nhau cho Vương Quốc, nhưng dù sao, quân đội của Raeven vẫn là ưu tiên hàng đầu. Rất tự nhiên nếu ông từ chối nó.

"Haaaaa...mặc dù chúng ra đã làm việc này quá nhiều lần và nó đã trở thành thói quen, có lẽ lần này không phải là những lần tập trận thông thường như trước. Mặc dù chả ai muốn Đế Quốc tấn công thật sự, nhưng nếu nó thật sự xảy ra, vậy tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để vượt qua nó."

Gazef có thể cảm nhận được sự khó khăn của quân đội Vương Quốc. Khi anh đang cố để xác định nguyên nhân này, lông mày anh nhíu lại.

"...Tôi hiểu rồi. Suy nghĩ kĩ thì đây có thể là một âm mưu của Đế Quốc; làm cho chúng ta lo lắng để cho họ có thể hành động. Rất khó để có thể phối hợp và kiểm soát nhiều binh lính như vậy, vì vậy chỉ cần những nao núng nhỏ trong bất kỳ đơn vị nào cũng có thể trở thành những vấn đề cực lớn nếu nó xảy ra trong một thời gian dài. Quân số đông đảo rất khó để tấn công nhưng một khi tan vỡ và bỏ chạy, họ sẽ rất dễ dàng bị săn và giết chết. Đó là một trong những nguyên tắc thường được dùng khi đi săn."

Raeven ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt lo lắng của Gazef đến cánh trái của quân đội, nhưng ngay sau đó ánh sáng tỏa ra từ khuôn mặt của ông ta.

"....có vẻ như họ đang luân phiên thay đổi quân đội ở trước mặt trận."

"Nếu chỉ có một sự bố trí quân sự ...."

"Đó là lá cờ của Marquis Bowlrob. Có vẻ như cánh trái đang nhận mệnh lệnh tiến lên phía trước."

Vương quốc đặt quý tộc ở hai bên cánh trong khi đó hoàng tộc được đóng quân ở giữa.

Vua Ranpossa III là tổng chỉ huy của quân đội trung tâm, trong khi đó Marquis Reaven chỉ huy cánh trái.

"Lạ thật, chỉ huy lại ra phía trước tiền tuyến. Ngài có thấy không Gazef-dono? Nhà Marquis đang sử dụng lực lượng đặc biệt trực tiếp trung thành với ngài ấy. Kế hoạch của ngài ấy là sử dụng họ để chống lại các kỵ sĩ của Đế Quốc dưới con mắt của các quý tộc tụ họp ở đây. Bằng cách này, ngài ấy sẽ làm cho danh tiếng của mình trở lên lớn mạnh nhất trong Vương Quốc."

Raeven dành một cái nhìn đầy thách thức cho Gazef. Ngươi sẽ để ai đó khác dành lấy vinh quang tột cùng ngoài quân đội dưới quyền của mình chứ, ý của ông ta là vậy .

Gazef không cắn câu.

"Nhiệm vụ của quân đội này là bảo vệ nhà vua. Chúng tôi sẽ không hành động nếu không có chỉ thị trực tiếp từ Người, kể cả khi Đế Quốc tấn công. Không có trách nhiệm nào lớn hơn ngoài việc đưa nhà vua về thủ đô một cách an toàn."

Gazef vỗ vào thanh kiếm ở thắt lưng.

"Hoặc có lẽ, tôi nên chống lại kẻ thù bằng chính sức mình."

"Vậy sao...một trong bốn bảo vật của Vương Quốc, Razor Edge...à, tôi hiểu rồi"

Marquis Raeven lùi lại và đánh giá Gazef từ trên xuống dưới.

Gauntlets of Vitality, thứ có thể chống lại sự kiệt sức. Amuler of Immortal, có thể cho phép anh ta liên tục hồi phục vết thương. Bộ giáp được làm từ Adamantite, thứ kim loại cứng nhất mà con người biết đến và được yểm ma pháp làm chệch đi những đòn tấn công chết người. Và cuối cùng là Razor Edge một thanh gươm thần với độ sắc bén tuyệt đối có thể chém sắt như chém một miếng bơ.

"Có lẽ các kho báu vĩ đại nhất của Vương Quốc đã ở đây rồi. Tôi từng nghe nói Vương Quốc có năm bảo vật nhưng có lẽ chúng được tập hợp hết ở đây rồi."

Gazef mặt đỏ bừng khi được ca ngợi như là một kho báu, mặc dù anh biết rằng đó tất cả chỉ là những lời nói đùa.

"Ah,tha cho tôi đi.Marquis. Quốc Vương vĩ đại hơn tôi rất nhiều. Người đã giao phó cho tôi, một thường dân, các bảo vật này, mặc dù Người biết điều đó nghĩa là gì."

"Đây có thể là một quan điểm hợp lý. Nói thật, tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi trao những báu vật này cho ngài, một dân thường. Tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm kẻ rời bỏ phe Hoàng Tộc thôi. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đang chiến đấu cùng nhau, tôi không thể nào không nghĩ nó là một hành động sáng suốt của nhà vua, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ước ao mà thôi."

"Giá như tôi có thể là những gì ngài mong đợi..."

Gazef nhìn vào đội ngũ chỉnh tề của các kỵ sĩ Đế Quốc.

Không có một ai mà anh nhận định là một đối thủ mạnh trong Đế Quốc, ngoài Triple Magic Caster, Fluder Paradyne. Được trang bị đầy đủ như thế này, anh có lẽ có thể đánh bại Fluder, anh nghĩ vậy một cách dứt khoát.

Nhưng mặt khác,anh không có bất kỳ một cảm giác nào như việc anh có cơ hội để đánh bại Ainz Ooal Gown.

Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng ra khả năng đó.

Mặc dù anh có cố lạc quan như thế nào nghĩ anh có thể chiến thắng như thế như thế nào, thì ý nghĩ duy nhất chỉ có trong đầu anh là bị tiêu diệt ngay lập tức bởi một Magic Caster huyền bí.

"Chuyện gì vậy?"

"Không-không có gì."

Anh biết anh là chiến binh mạnh nhất của Vương Quốc. Cho phép bản thân nhụt chí như vậy chỉ làm giảm thêm nhuệ khí của quân đội thôi.

"Ah, không...Tôi chỉ vừa nghĩ đến Hoàng tử đáng thương Barbro..."

"Hoàng tử đáng thương...có lẽ nào...tôi hiểu rồi. Thật vậy sao? Gazef-dono cũng cảm thấy..."

"Ngài đang cố nói về cái gì vậy?"

"Ý tôi là, đừng nói rằng Gazef-dono cảm giác rằng quốc vương ra lệnh hoàng tử đến làng Carne để Hoàng tử rèn luyện bản thân nhé..."

"Không phải là như vậy sao?"

Raeven cười nhẹ.

"Mhm. Hừm, tôi không đồng ý cho lắm. Tôi cảm giác được rằng quốc vương thật sự đặt niềm tin vào ngài."

Marquis Raeven quyết định giải thích khi anh nhìn thấy bộ mặt hoàn toàn thất bại của Gazef.

"Quốc Vương đã thừa nhận sức mạnh của Ainz Ooal Gown, đối thủ mà thuộc hạ đáng tin cậy nhất của ngài, Tướng quân, cảnh báo. Thay vì đưa con trai yêu quý của mình vào trận chiến với số lượng không rõ như thế này, thay vào đó người gửi hoàng tử đến một nơi an toàn hơn, nơi ngài ấy có thể đạt được thành tựu gì đó an toàn...Mặc dù, nói thật là, tôi cảm thấy khó chịu khi cho con của mình đến nơi an toàn trong khi đó lại đưa những đứa con của người khác ra ngoài chiến trường."

Raeven cười với tư cách của một người cha.

"Tất nhiên, bây giờ tôi đã hiểu tại sao ngài ấy lại làm như vậy. Tôi cũng sẽ làm điều tương tự để đảm bảo mạng sống của con trai tôi."

"Ah, Marquis. Đó là những ǵ một người cha hay nói."

Raeven cười. Đó là nụ cười nhẹ nhàng,hạnh phúc và tự hào, một nụ cười mà Gazef cảm thấy khá điển hình của một người đàn ông.

"Dù sao thì tôi cũng là một người cha. Tôi hứa với con trai của mình rằng, sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ đi chơi với nó nhiều như nó muốn, giống như một người cha thật sự. Ah-chúng ta đi lệch vấn đề rồi. Hãy bỏ qua chủ đề đó đi. Mặc dù...có vẻ như Hoàng Tử đáng thương Barbro không hiểu được suy nghĩ của Quốc Vương. Có vẻ hơi buồn khi người cha không thể gửi đến con trai cảm xúc của mình."

Gazef không biết phải nói thế nào. Việc này rất khó cho anh, một người chưa từng làm cha, để đặt mình vào suy nghĩ nó.

"Rồi rồi. Mà này, có khi nào chúng mở một cuộc tập kích vào E-Rantel với lực lượng chia nhỏ không? Mặc dù khả năng không cao nhưng chúng ta không thể loại bỏ nó."

Gazef cảm thấy chủ đề thay đổi với một sức mạnh bất ngờ khi anh nói ra nó, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Raeven nối tiếp.

"Không phải dễ dàng là có thể tấn công vào E-Rantel, nó có ba lớp tường bảo vệ. Ngay cả khi hai đội quân còn lại của Đế Quốc được huy động đầy đủ, đây vẫn sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với chúng, chiến lược gia của tôi nói rằng việc này là không thể."

"Vậy sao? Nhưng nếu chúng sử dụng những ma thú biết bay, hoặc một đội quân đặc biệt nào đó thì sao."

"Vẫn không có khả năng. Rất khó để kiểm soát một thành phố với lượng nhỏ quân đội như vậy...Lại nói về nó, Gazef-dono. Ngài có biết điều kiện bắt buộc nào để có thể chinh phục E-Rantel không?"

Gazef lắc đầu.

"Điều đầu tiên là phải đối mặt với Vương Quốc và giành được thắng lợi tuyệt đối. Nếu những kẻ xâm lược không thể đạt được thắng lợi, cai trị những nơi bị bị chinh phục đã cực kỳ khó khăn. Người dân sẽ không đáp ứng các yêu cầu của chúng và nổi dậy bất kỳ lúc nào có thể.Chính vì vậy, kể cả khi Đế Quốc sử dụng một lực lực lượng riêng biệt để tấn công E-Rantel, cho đến khi binh lính của ta vẫn còn sức, họ sẽ chiến đấu bằng cả móng tay hay răng nanh của mình. Vì vậy, Đế Quốc cần một thắng lợi toàn diện. Với nó, những người dân sẽ sợ hãi và những người lính sẽ không thể hành động."

Nói cách khác, Đế Quốc phải giành được thắng lợi ở đây. Ngoài ra họ còn phải đạt được chiến thắng trọn vẹn và tuyệt đối, điều này sẽ khiến cho Vương Quốc không dám mạo hiểm chiếm lại E-Rantel.

Đột nhiên, Gazef có cảm giác rằng anh đã có tất cả những miếng ghép của câu đố. Tuy nhiên, sắp xếp chúng với nhau thì anh không thể làm được.

Một sự phiền toái dày vò Gazef.

"Có gì sai sao Gazef-dono."

"Không sao cả..."

Gazef muốn nói cho Raeven về các mảnh ghép mà anh đang cố kết nối với nhau. Anh tin rằng với trí tuệ vượt trội của Raeven, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, ngay lúc này, con mắt của Marquis quay lại nhìn sự dàn quân của Đế Quốc.

"Gazef-dono.Có vẻ như chúng đã hành động."

Quân đội Đế Quốc chia ra hai hướng. Ngay khi Gazef cho rằng chúng sẽ tấn công cánh trái và cánh phải, anh nhìn thấy một lá cờ không quen thuộc bay lên trên không trung.

Đây là một lá cờ mà Gazef chưa từng nhìn thấy trước đây, nó được trang trí một cách kỳ lạ mà cả Vương Quốc hay Đế Quốc đều không có. Đội quân đó giương lá cờ lên.

Mọi con mắt đều đổ dồn lên đội quân đó.

Ngay sau đó...trái tim của Gazef đóng băng lại với sự sợ hãi. Raeven,người đứng bên cạnh anh và cũng nhìn thấy nó, nuốt nước bọt một cách ầm ĩ.

Biết rằng không chỉ có anh cảm nhận được điều này, sự cay đắng bắt đầu xuất hiện trong miệng anh và trái tim đập một cách điên loạn.

Một trung đoàn khổng lồ.

Những gì xuất hiện là một nhóm khoảng 500 kỵ binh. Nó hoàn toàn hầu như không đáng kể khi so sánh với hai đội quân khác.

Những những kỵ sĩ đó...chúng cực kỳ bất thường. Chúng tỏa ra một không khí chết chóc mà anh có thể cảm nhận từ rất xa.

Nó làm Gazef nhớ lại khoảng thời gian khi mình ở làng Carne. Ainz nói đó là những kỵ sĩ mà ngài ấy tạo nên, nhưng nó thật ra là một con quái vật. Có khoảng 200 kẻ giống chúng, mang theo mình lá chắn khổng lồ và mặc một chiếc áo giáp đầy gai nhọn giống y những gì anh đã thấy lúc đó.

Những kẻ con lại nói một cách đơn giản là chiến binh phi nhân loại, chúng mặc giáp lưới và được trang bị với rìu, kích, nỏ hay những thứ vũ khí tương tự khác.

Nếu những kẻ kia gọi là kỵ sĩ thì những kẻ sau có thể gọi là chiến binh.

Nhưng bất kể chúng là gì, chúng cũng không phải là con người. Chúng là quái vật,cơ thể của chúng tạo bởi những chiếc xương.

Còn, những con thú mà chúng cưỡi có cơ thể bằng sương mù thay thế cho thịt và máu, mũ của chúng màu vàng và màu lục xanh.

Da gà nổi lên khắp người anh.

Chuyện này tệ rồi.

Chuyện này cực kỳ tệ rồi.

Gazef đơn giản là chắc con một từ ngữ nào để có thể miêu tả rõ hơn tình huống lúc bấy giờ.

"...Có vẻ như Đế Quốc đã cho quái vật vào đội ngũ của chúng. Điều này thật khá ngạc nhiên. Chúng làm tôi nổi hết cả da gà."

"...Không,không. Marquis Raeven. Đây không phải là như vậy. Những gì mà ngài cảm thấy ngay bây giờ...những thứ làm làm ngài nổi đầy da gà thế này...chắc chắn không phải là ngạc nhiên."

"Vậy đó sẽ là cái gì"

Gazef trả lời cộc lốc với Raeven, người dường như đã đánh mất khả năng nói.

"Chết. Nỗi sợ hãi cái chết, thứ quét đi toàn bộ sự sống."

Rời tầm mặt khỏi Raeven đang run rẩy, Gazef nhìn quân đội Đế Quốc.

"...Chúng là gì. Một bộ phận bí mật của Đế Quốc sao?"

...Không thể nào. Những con quái vật đó không phải là thứ con người có thể điều khiển hay để một người sử dụng.

Gazef không biết bất cứ điều gì về những con quái vật này, nhưng bản năng chiến binh cung cấp đủ thông tin cho anh để nói chuyện một cách thuyết phục.

"Chúng...chúng chắc chắn là những kỵ sĩ của Ainz Ooal Gown"

"Thật không...quân dội của magic caster mà ngài sợ hãi sao??"

"Marquis Raeven. Làm ơn hãy thu thập thông tin từ những mạo hiểm giả ngay lập tức. Để có thể bước tiếp,chúng ta cần có những kinh nghiệm của kẻ chiến đấu với quái vật và sống sót."

"Un-"

Ông muốn trả lời rằng đã hiểu, nhưng trước đó, cận vệ của ông đã bắt đầu hành động. Tuy nhiên đây là điều tất nhiên. Họ biết mối đe dọa mà họ phải đối mặt hơn Gazef rất nhiều.

"Marquis..."

Nhiều mạo hiểm giả đang cưỡi trên lưng ngựa.

"Ngươi có nhìn thấy không? Ngươi có cảm nhận được nó không?"

Đứng trước những mạo hiểm giả là thủ lĩnh của họ, một Paladin of the Fire God, Boris Axelson.

Trong giọng nói của ông không thể giấu đi được sự sợ hãi.

Raeven không thể nói gì được. Gazef hiểu tại sao.

Sự lo lắng và những lời thì thầm của các mạo hiểm giả và quân đội đông đảo tập trung quanh đây bắt đầu tăng lên.

Đây không còn là thời gian dành cho những lời xã giao nữa. Gazef lập tức hỏi.

"-Nói cho ta. Đó là cái gì? Không cần thiết phải chào hỏi nữa. Làm ơn hãy nói tất cả những gì mà ông biết."

Boris nắm chặt biểu tượng thánh giá treo lủng lẳng trên cổ. Đó là một hành động cầu nguyện.

"...Chúng tôi không chắc chắn, nhưng chúng tôi tin rằng những con thú mà chúng đang cưỡi là những quái vật huyền thoại được biết với cái tên là Soul Eater. Chúng là những quái thú undead săn lùng linh hồn của người sống. Theo truyền thuyết, chúng đã từng tàn phá một thành phố của Vương quốc thú nhân."

"Ở đó...có bao nhiêu thương vong?"

Sự im lặng kéo dài sau đó

"Một trăm ngàn."

Hơi thở hắt ra từ trong cổ họng của Gazef.

"... Ba con Soul Eater đã tàn phá toàn bộ thành phố nơi chúng xuất hiện. 95% những người sống ở đó, hơn 100000 người, bị giết hại. Nơi đó đã bị bỏ hoang và được biết đến là một huyền thoại với cái tên Thành Phố Câm Lặng."

Tất cả mọi người đều im lặng.

"...Và ở đó chúng có 500 con?"

Không ai còn đủ sức để trả lời Raeven.

Gazef buộc mình phải phá tan sự im lặng này.

"Như tôi đã nói, rất khó để tin rằng Đế Quốc có thể khuất phục những quái vật cấp độ này bằng sức mạnh của họ. Thậm chí kể cả Magic Caster hùng mạnh Fluder Paradyne, cũng không thể làm điều đó. Điều này có nghĩa là..."

Anh không cần hoàn thành câu nói của mình, Marquis Raeven có thể hiểu.

"Đây...đây là sức mạnh của Ainz Ooal Gown? Vậy...vậy những sinh vật nào đang cưỡi trên nó?"

"Đó..."

Các mạo hiểm giả lo lắng nhìn nhau.

"Điều đó,chúng tôi không hề biết. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng cực kỳ nguy hiểm. Không, tôi xin lỗi. Tôi không nên sử dụng từ nguy hiểm để miêu tả nó. Tuy nhiên,tôi không thể nghĩ ra một từ nào khác để miêu tả những gì chúng ta đang đối mặt ngay lúc này."

"Vậy...vậy chúng ta nên làm gì Gazef-dono?"

Gazef không phí lời nói của mình.

"Rút lui."

Họ hiểu rằng đối phương đã chuẩn bị một lực lượng đầy sợ hãi. Với chuyện đó, họ có thể làm gì ngoài việc bỏ chạy.

"Khuyên can nhà vua ra lệnh rút l-"

Gazef không thể hoàn thành câu nói của mình.

Đó là bởi vì một magic caster đeo mặt nạ đứng ở đầu phía kẻ thù. Ở phía bên phải cạnh ngài là một người nhỏ nhắn mặc áo choàng. Bên trái là một trong Tứ kị sĩ đế quốc.

Ngay cả dù ở khoảng cách này, Gazef sẽ không nhầm lẫn người này với bất kỳ ai khác...

"...Gown-dono."

"Đó có phải là magic caster, Ainz Ooal Gown?"

"Đó có phải là người đã triệu hồi những Soul Eater không? Marquis Raeven, chúng ta-"

Các chiến binh can đảm đã vượt qua vô số trận chiến nuốt nước bọt một cách nặng nề, họ tiếp tục thấp giọng nói.

"-Chúng ta phải đối đầu với cái đếu gì thế này??"

Ainz vẫy tay mình. Như đáp lại , một vòng tròn ma thuật có hình dáng như mái vòm bán kính khoảng 10 mét bắt đầu xuất hiện. Ngài đang ở chính giữa trung tâm. Những người bên trái và bên phải của ngài cũng được bao phủ bởi nó, nhưng có vẻ họ không sao. Ngài sẽ không tổn hại cho đồng minh của mình.

Cảnh siêu thực này đã thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả khi họ biết đây là một tình trạng khẩn cấp.

Vòng tròn ma thuật sáng rực lên một màu sáng nhạt, các ký hiệu mờ nhạt xuất hiện trên khắp chiều dài và chiều rộng của nó. Các con dấu thay đổi với màu sắc biến ảo, sự chuyển đổi giữa các từ ngữ và chữ cổ họ chưa từng nhìn trước đây.

Quân đội Vương Quốc há hốc mồm kinh ngạc. Nó giống hệt như đang xem một cuộc biểu diễn ánh sáng ngoạn mục và không hề có sự sợ hãi hay căng thẳng trong giọng nói của họ. Tuy nhiên những người sắc sảo hơn trong số họ bắt đầu quan sát xung quanh với một sự khó chịu.

"Tôi quay trở về đơn vị của mình đây. Không còn thời gian đẻ lãng phí nữa. Sức mạnh của Ainz Ooal Gown là vô hạn. Chiến đấu với ngài ấy là sai lầm ngay từ đầu rồi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là giảm thiểu tối đa số lượng thương vong và cùng lúc chúng ta cũng cần trở lại E-Rantel nhanh nhất có thể. Gazef-dono ngài hãy bảo vệ bệ hạ. Sau đó rút lui đừng chần chừ gì cả."

Đám mây tuyệt vọng trên khuôn mặt của Raeven biến mất.

"Aye. Mặc dù tôi không tin vào khả năng của mình cho lắm nhưng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ bệ hạ. Vậy thì hãy rút lui với toàn bộ tốc lực"

"Được.Chúng ta sẽ chạy -không bỏ trốn như một con thỏ."

"Vậy thì chúc ngài những điều tốt nhất Marquis Raeven."

"Cũng như vậy Gazef-dono."

Những người đàn ông đứng trên đỉnh cao của sức mạnh và chiến lược quân sự của Vương Quốc vội và hành động. Tuy nhiên..

Mọi thứ đã quá muộn.

Không có ai ở đây

Ainz nghĩ sau khi thi triển vòng tròn ma thuật.

Không có bất kỳ người chơi nào ở Vương Quốc.

Siêu cấp ma thuật của Yggdrasil vô cùng mạnh mẽ.

Do đó, trong các trận chiến quy mô lớn, hạ gục những kẻ sử dụng siêu cấp ma thuật là ưu tiên hàng đầu.

Có rất nhiều cách để làm gián đoạn việc thi triển. Phục kích bằng teleportation. Rải bom từ trên những tấm thảm thần. Hay bắn tỉa từ khoảng cách xa.

Tuy nhiên, không có bất kỳ một sự tấn công nào như thế hướng đến phía của Ainz. Có nghĩa là, không có bất cứ người chơi nào ở Vương Quốc.

Dưới mặt nạ của mình, Ainz mỉm cười, có một thực tế rằng cũng chẳng có ai nhìn thấy. Tất nhiên, cái sọ của Ainz không thể cười rồi.

Một nụ cười cay đắng ẩn sâu trong đó dấu vết mờ nhạt của niềm vui, cho thấy một cuộc tranh đấu dữ dội trong tâm trí Ainz.

"Vậy thì,không cần phải giả vờ làm con mồi nữa rồi, phải không?"

Niềm vui của cậu đến từ thực tế rằng cậu không hề gặp bất kỳ người chơi ở Yggdrasil nào.

Ainz không thể coi là người mạnh nhất trong tất cả số người chơi ở Yggdrasil. Có những người khác mạnh hơn cậu, và tỉ lệ sống sót của cậu khi đối đầu với những người chơi mạnh hơn là khá thấp. Trong khi chơi, sức mạnh của Ainz đến từ sự hiểu biết của cậu. Mặc dù cậu thường xuyên chiến thắng PVP đều đặn một cách đáng ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là khi cậu đã vượt qua trận đấu đầu tiên.

Vì cậu rất thành thạo trong việc sử dụng thông tin mà cậu thu thập được, các kỹ năng của Ainz sẽ được đột ngột tăng cao .Ngược lại, nếu cậu chiến đấu với một kẻ thù chưa từng gặp trước đây, khả năng bại trận của cậu cũng rất lớn.

Ainz đã nhận thức đầy đủ khả năng của mình và vô cùng biết ơn khi không gặp phải những kẻ thù mạnh mẽ mà cậu chưa từng gặp trước đây.

Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy một chút tiếc nuối.

Sự tiếc nuối vì đã không thể tìm thấy kẻ đã tẩy não của Shalltear, một trong những người nắm giữ WI.

Thù hận và tức giận tràn đầy trong trái tim cậu. Mặc dù tất cả những cảm xúc mạnh mẽ đều bị kiềm chế bởi kỹ năng bị động, nhưng những cảm xúc yếu ớt thì vẫn tồn tại.

Ainz mở lòng bàn tay của mình ra, bên trong đó là một chiếc đồng hồ cát nhỏ.

Nếu cậu sử dụng cash item, cậu có thể ngay lập tức thi triển ma pháp siêu cấp. Lý do tại sao cậu không dùng nó bởi vì cậu muốn tìm ra người chơi của Yggdrasil. Tuy nhiên, không có ai, cũng chẳng cần phải đợi lâu để thi triển phép thuật này. Cậu cảm thấy khá ngớ ngẩn khi đứng yên giữa vòng tròn ma thuật mà không thể di chuyển như thế này."

Trong cuộc chiến với Shalltear, cậu không có sự xa sỉ đó.

Đối đầu với các lizardmen, cậu cũng không hề dùng ma pháp tấn công.

Sau đó-

"Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ta thật mong đợi vào nó."

Điều gì sẽ xảy ra khi dùng một siêu cấp ma phấp để đối đầu với quân đội Vương Quốc?

Mặc dù nó không phải là một phép thuật dặc biệt mạnh mẽ trong Yggdrasil, nhưng tác động của nó ở thế giới này như thế nào?

Đột nhiên, Ainz nhíu lông mày của mình lại.

Cậu bây giờ hơi sợ chính bản thân mình. Cậu biết nhiều người sẽ sắp phải chết, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy cho họ là một thứ hối tiếc mơ hồ gì đó. Không có cả những cảm xúc tàn ác khi cậu sẽ chà đạp họ dưới chân của mình. Chẳng có gì hết.

Tất cả những gì cậu mong muốn là hành động này sẽ đem lại cái gì cho Nazarick. Và tất nhiên đó là những lợi ích cậu sẽ gặt hái được cho riêng mình- cho Nazarick.

Ainz tập tung sức mạnh vào lòng bàn tay của mình.

Các hạt cát từ đồng hồ vỡ tan thổi theo chiều gió vào vòng tròn ma thuật xung quanh Ainz.

Với điều đó- siêu cấp ma pháp chính thức được kích hoạt.

"la Shub-Niggurath"

Một cơn gió đen thổi đến quân đội Vương Quốc khi vừa mới thay đổi đội hình.

Hay đúng hơn không có gió, không có gì di chuyển, từ cỏ dại mọc trên vùng đồng bằng hoặc các sợi tóc trên đàu những người lính Vương Quốc.

70000 quân ở cánh trái quân đội Vương Quốc.

Từng người một chết ngay tại chỗ

Phần 2

Chuyện quái gì đã xảy ra?

Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.

Toàn bộ sinh vật tạo nên cánh trái đội quân Vương quốc -chiến mã, quý tộc, binh lính, hiệp sĩ, tất cả mọi thứ - giống như những con rối bị cắt dây, đột nhiên ngã lăn trên mặt đất

Những người đầu tiên nhận ra câu trả lời là quân Đế quốc - những người ở hướng đối điện.

Phải mất một lúc để tâm trí con người phân tích được cái sự kiện khó tin kia. Vì vậy, sau một thời gian ngắn, quân đội Đế quốc bị thu hút bởi những tiếng la hét hoảng loạn.

Sau khi xem Ainz Ooal Gown triển khai vòng tròn ma thuật, họ cho rằng cậu đang muốn thi triển một loại ma thuật nào đó. Đó là tất cả những gì họ hiểu được.

Tuy nhiên, ai có thể dự đoán được những gì sắp xảy ra?

Ma pháp được thi triển so với trong tưởng tưởng càng đáng sợ hơn.

Pháp thuật được thi triển này chỉ trong nháy mắt đã giết chết gần như toàn bộ 70000 người - gấp đôi số quân Đế quốc trên cái chiến trường này.

Những kỵ sĩ Đế quốc cũng không thể tin vào mắt mình, họ hướng tới những vị thần họ tín ngưỡng phát ra lời cầu nguyện.

Họ cầu nguyện rằng đám người vương quốc đó không chết.

Họ cầu nguyện rằng thứ ma thuật khủng khiếp như vậy không tồn tại trên thế giới này.

Tất nhiên, khi họ nhìn sự thật trước mắt - không có một ai trong chỗ kia có thể đứng lên được- họ đều nhận thức được rằng hi vọng đó chỉ có trong mơ mà thôi.

Dù vậy, không có cách nào để họ có thể chấp nhận nó. Không có cách nào để họ chấp nhận điều này là sự thực.

Người đàn ông được ca ngợi là một trong những người mạnh nhất trong đế quốc, một trong Tứ Kỵ sĩ, Nimble, chỉ có thể đực mặt ra nhìn và nghiến răng ken két khi nhìn vào cái cảnh tượng kinh dị - số lượng quân ở trận địa bên trái quân Vương quốc đột nhiên biến về số 0.

Không ai đứng dậy. Đó là một sự thực quá mức, quá mức, quá mức khủng bố.

Nhưng sự thật khủng khiếp không thể được mô tả chỉ với những từ đơn giản như vậy.

Ainz Ooal Gown, một magic caster- là một con quái vật hủy diệt đúng nghĩa, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân liền có thể dễ dàng biến những quốc gia do nhân loại thành một đống đổ nát giống như phá hủy một tòa pháo đài làm từ cát.

Không có từ nào có thể miêu tả được hiện thực khủng bố này.

Sự hoảng loạn bao trùm quân đội Đế quốc biến mất giống như thủy triều rút. Cuối cùng, tất cả mọi người đều không nói được một lời nào.

Tuy nhiên, một tiếng động lạ vang lên trong trong trận địa yên tĩnh của quân Đế quốc. Tiếng ồn được sinh ra nhiều âm thanh pha trộn với nhau tạo thành chút huyên náo. Đó là âm thanh nghiến răng của tất cả các kỵ sĩ.

Đây là kết quả khi họ nhận ra được một sự thật, nơi họ và gia đình họ sống, bây giờ đang đứng trên bờ vực bị tiêu diệt, giống như Vương quốc.

Rõ ràng là nếu họ dám giơ tay chống lại Ainz Ooal Gown thì cái ma thuật khủng khiếp kia sẽ nằm trên đầu họ...

Trong hoàn cảnh này, Nimble đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó. Tên magic caster đó đã nghĩ gì khi thực hiện cái phép thuật có thể giết người hàng loạt này .

Khuôn mặt hắn không nhúc nhích, chỉ có mỗi con mắt là liếc nhìn con quái vật bên cạnh - Ainz Ooal Gown. Tuy nhiên tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự hờ hững.

Làm sao có khả năng? Tại sao có thể giống như vậy ... như thế này ...bình tĩnh quá? Ngay cả sau khi cướp đoạt đi mạng sống của 70000 người ?! Dù cho chiến trường là nơi ta sống ngươi chết. Kẻ yếu sẽ bị giết là chuyện đương nhiên. Nhưng dù vậy, không phải anh sẽ cảm thấy một cái gì đó trong trái tim của mình sau khi giết chết rất nhiều người sao? !!

Cảm giác hối hận hay tội lỗi sẽ là phản ứng tự nhiên nhất. Nếu cảm thấy sung sướng hay phấn khích thì sẽ ở phạm trù những kẻ dị thường.

Tuy nhiên -

Sự hờ hững này là bản năng bảo vệ lương tâm của hắn? Không, đối với một con quái vật như thế này, nó phải là khung cảnh quen thuộc! Cho dù đó là sự thương hại của con người khi chà đạp con kiến dưới chân, hay sự vui sướng âm thầm trong lòng, tất cả những cảm xúc đó đều không tồn tại !! Cái gì ... đây là ? !!! Tại sao điều này xảy ra? Tại sao một kẻ như thế này tồn tại trên thế giới? !!!!

"-Có vấn đề gì sao?"

"Aieee!"

Anh cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Để đối phó với câu hỏi bất ngờ, Nimle cuống quít đáp lại

"Không, không có gì. Pháp, ma pháp vừa nãy, nó thật tuyệt vời. "

Nimble cảm thấy thật tốt khi anh vẫn còn nói chuyện được. Hơn thế nữa - những lời nói ra lại là những lời ca ngợi Ainz, việc này đáng được khen thưởng.

"Ha ha Ha-"

Và những gì Nimble nhận lại chỉ là tiếng cười nhẹ.

"Có, có điều gì khiến ngài không lòng ngài chăng?"

"Không, không có gì cả. Ngươi vừa nói ma pháp kia rất tuyệt vời, phải không? "

"V-vâng."

Hắn ta đang cười về việc gì vậy? Những giọt mồ hôi trên trán Nimble chảy xuống ròng ròng. Sau khi nhìn thấy những hậu quả khủng khiếp của việc chọc giận người này, anh không có ý định đi chọc giận Ainz chút nào.

"Được rồi, hãy thoải mái đi. Mặc dù ta phải nói rằng, câu thần chú của ta là chưa hoàn thành. Bây giờ buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Sau hiến tế cho Hắc Sơn Dương mẫu thần, cô ấy sẽ đáp lại bằng một món quà của những đứa con cô ta. Những đứa trẻ đáng yêu ... "

Không sai--

Nó cũng giống như việc những trái cây đã chín sẽ trở về với đất mẹ -

♦ ♦ ♦

Các kỵ sĩ Đế quốc là những người đầu tiên nhìn thấy nó.

Những tên kỵ sĩ ở một khoảng cách an toàn sẽ nhìn thấy nó đầu tiên là chuyện đương nhiên. Bởi vì họ cảm thấy an toàn, họ mới từ khe hở hẹp trong mũ giáp của mình nhìn ra bên ngoài.

Sau khi cơn bão của sự chết chóc đã cướp đi sinh mạng của binh lính của Vương quốc, một cái gì đó xuất hiện trên bầu trời, một quả cầu màu đen tuyền làm sởn cả tóc gáy của tất cả những ai nhìn thấy nó. Nó dường như muốn làm ô nhiễm cả cái thế giới này.

Như vậy, bên binh lính Vương quốc ai là người phát hiện ra đầu tiên đây? Có nhiều khả năng quân của cánh phải, những người không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở phía bên kia. Có lẽ họ cảm nhận một cái gì đó bất thường đang xảy ra, nhưng họ không biết thực sự cái gì đang diễn ra, và khi họ nhìn xung quanh để tìm hiểu, thì họ thấy nó.

Giống như bị dụ dỗ, người lính bên cạnh, và những người lính bên cạnh của bên cạnh đều nhận thấy nó. Bằng cách này, tất cả mọi người chiến đấu có mặt trên bình nguyên Kattsei đều im lặng và nhìn chằm chằm vào quả cầu nổi trên bầu trời.

Quả cầu đen không khác gì một cái lổ hổng xuất hiện trên bầu trời- mở ra giống như một cái mạng nhện; một khi nhìn vào nó, người ta không thể dời tầm mắt đi được.

Quả cầu màu đen càng lúc càng to ra.

Chạy trốn cũng không xong, chiến đấu cũng không được, giờ tất cả mọi người đều không làm gì được. Diều duy nhất họ có thể làm là nhìn chằm chằm vào đó một cách ngớ ngẩn.

Và không lâu sau đó - những trái cây đã chín rơi xuống

Cũng giống như các định luật của vũ trụ, quả cầu vỡ tan khi chạm đất.

Nó nổ tung ra như một quả bóng nước hay một trái cây chín nẫu khi rơi chạm đất .

Cái đồ vật được chứa ở giữa bắn tung tóe ra bên ngoài. Đó là một cái gì đó giống như nhựa đường. Nó hấp thụ ánh sáng, giống như làn sóng của Hắc ám. Cái chất lỏng nhầy nhầy kia nuốt hết những xác chết binh lính Vương quốc.

Trực giác của mọi người đều tin rằng, mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đó.

Có lẽ nó chỉ mới bắt đầu.

Đây là khởi đầu của sự tuyệt vọng.

Đột nhiên, một cái cây lớn mọc ra từ chỗ chất lỏng màu đen đang tràn lan trên mặt đất.

Không, đó không phải là loại cây làm người ta cảm thấy yêu mến.

Lúc đầu, chỉ có một thân cây duy nhất, nhưng sau đó nó chậm rãi mọc thêm. Hai cái, ba cái, năm cái, mười cái ... không có gió nhưng nó vẫn đung đưa như cũ. Cái mọc ở nơi đó... là những xúc tu.

"MEEEEEEHHHH !!"

Đột nhiên, họ giống như đã nghe thấy tiếng kêu đáng yêu của sơn dương. Và nó không chỉ là một con sơn dương. Nó như những âm thanh của một đàn sơn dương đến từ hư không.

Giống như bị âm thanh kia lôi kéo, nhựa đường quằn quại ngóc đầu dậy, và nó đã sinh ra một cái gì đó.

Đó là một cái gì đó thật kì lạ, thật kinh tởm.

Nó cao tới mười mét. Nếu thêm vào chiều dài của các xúc tu, thì nó cao bao nhiêu cũng không rõ lắm.

Từ vẻ ngoài nó giống một cây củ cải. Thay thế cho những chiếc lá là vô số xúc tu màu đen, và ở phía phần rễ thô to đang che kín một một khối thịt nhô ra. Tiếp theo bên dưới là năm cái chân với những móng guốc màu đen, trông mấy cái chân đó giống như chân của sơn dương

Vết nứt xuất hiện trên cơ thể của nó - từ tấm thịt dày xuất hiện vết nứt- và một âm thanh của sự nứt vỡ vang lên. Những vết nứt này không chỉ giới hạn ở một khu vực. Và sau đó...

"MEEEEEEHHHH !!"

Tiếng kêu be be đáng yêu của sơn dương vang ra từ những khe hở. Những chất nhầy không ngừng chảy xuống phần miệng của nó.

Tổng cộng có tất cả năm con.

Sự xuất hiện của nó làm sởn cả tóc gáy tất cả mọi người trên bình nguyên Kattse.

Những đứa con non của Hắc Sơn Dương.

Sinh ra từ siêu cấp ma pháp "Hiến tế cống phẩm cho Hắc Sơn Dương", nó là những con quái vật được triệu tập từ xác chết. Mặc dù chúng không có bất kỳ khả năng đặc biệt mạnh mẽ, nhưng chúng rất nổi bật trên phương diện sức bền.

Và cấp của chúng là trên 90.

Đây là một điềm báo của một cơn bão của cuộc tàn sát.

Bên cạnh tiếng kêu be be đáng yêu, ngọt ngào và dễ thương đến nỗi người ta muốn nôn mửa, hoàn toàn không có âm thanh nào khác. Đó là bởi vì không ai có thể nói, không muốn tin tưởng hay chấp nhận những sự kiện diễn ra trước mắt họ. Hơn 300'000 - Hoặc nếu chỉ tính số người sống, 235000 người đang tụ tập ở đây, và không ai trong số họ có thể nói bất cứ điều gì.

Trong hoàn cảnh này, Ainz vui vẻ bật cười

"Thật mỹ diệu. Đây là một kỷ lục mới. Trong tất cả lịch sử, ta là người duy nhất có thể gọi lên được cả năm con cùng một lúc. Đặc biệt. Ta phải gửi lời cảm tạ của mình đến tất cả những người đã chết ở đây ngày hôm nay. "

Loại con non Hắc Sơn Dương này, triệu hồi được một con là quá ngon rồi. Gọi ra được hai con cũng rất ít gặp.

Nhưng lần này có năm con.

Cũng giống như một người chơi phá được kỷ lục được ghi chép của bản thân, Ainz rất vui mừng bởi chính cậu đã thiết lập kỷ lục mới này. Vì vậy, hàng chục nghìn người chết có đáng là bao?

"Mặc dù ... nêu thêm chút nữa là tốt rồi ... lẽ nào năm con là giới hạn? Nếu ta đạt đến giới hạn này, không phải rất đáng sợ sao. "

"Xin chúc mừng! Không hổ là Ainz-sama! "

Nghe những lời tán thưởng của Mare, Ainz nở nụ cười dưới lớp mặt nạ.

"Cảm ơn ngươi, Mare."

Sau đó, Ainz quay đầu nhìn về phía Nimble như một phản xạ tự nhiên. Thấy vậy, Nimble nhanh chóng dùng một khuôn mặt đang dở khóc dở cười của mình nói ra sự tán thưởng của bản thân.

"Chúc-chúc mừng ngài."

"Không có gì."

Ainz trả lời bằng sự hài hước.

Cái vẻ mặt thẳng thắn và cảm động của Nimble làm Ainz cảm thấy ngứa trong lòng.

Sau đó, anh nhớ lại ngày của mình như là một người chơi Yggdrasil, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy!

Một siêu cấp ma pháp, sự hào nhoáng của nó áp đảo mọi thứ, dường như nó đã đánh cắp đi trái tim của tất cả mọi người. Đúng vậy, nó chỉ là một trong những ma pháp phổ biến nhất dùng để khích lệ tinh thần trong Yggdrasil. Khi mình nói rằng mình sẽ dùng nó, Albedo và Demiurge đã khen mình không dứt miệng.

(Note mikasa: tha hóa cmnr)

Một âm thanh gachigachi vang lên trong hàng ngũ của quân đội Đế quốc.

Đó là âm thanh ma sát của bộ áo giáp

Cơ thể những binh lính đang run rẩy. Nhưng không ai có thể cười nhạo bọn họ.

Không có ai không nổi da gà khi nghe tiếng cười vui sướng của Vua Pháp thuật vừa thi triển cái pháp thuật kia.

Tất cả các kỵ sĩ của Đế quốc ở đây đều có chung một ước nguyện.

Họ mong rằng cơn thịnh nộ của Ainz Ooal Gown sẽ không rơi vào người họ.

Cái thái độ đó giống như đang hướng về thần linh cầu nguyện.

Trong khi các chiến sĩ nhiệt thành cầu khẩn thần linh viện trợ cho họ, Ainz bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Cậu cảm thấy rằng cậu đã làm đủ, nhưng làm thêm một lần nữa cho chắc chắn.

Mục tiêu lần này là dùng siêu cấp ma pháp để công bố sự hùng mạnh của Ainz Ooal Gown trước các nước khác.

Mục tiêu đó đã đạt được. Tuy nhiên, để cho những tay sai biến mất sẽ là một sự lãng phí.

Đúng vậy, nó quá lãng phí.

Ainz cười nhạo.

Nếu như cậu còn cái lưỡi, cậu sẽ liêm môi mình một phát.

Đây là một niềm vui cậu không thể cảm thấy trong Yggdrasil, niềm vui của việc có thể đồng thời sử dụng năm con thú non Hắc Sơn Dương.

"-Ah, thử làm chút nào. Đè bẹp họ, những con sơn dương đáng yêu của ta. "

Khi nhận được sự chỉ huy của người triệu hồi chúng - Ainz, những con Sơn Dương non bắt đầu từ từ hành động

Với năm cái chân quỷ dị, chúng thực hiện những động tác chuyển động nhanh nhẹn. Thay vì là duyên dáng, nó giống như một mớ động tác điên cuồng giành giật sự sống, và từ một quan điểm nhất định, người ta sẽ bật cười khi nhìn vào nó.

Miễn là chúng không rơi vào đầu họ.

Cơ thể khổng lồ của chúng di chuyển nhẹ nhàng gây nên những cơn địa chấn, và năm con Hắc Sơn Dương bắt đầu chạy nước rút khi họ lao vào quân đội của Vương quốc.

"Ah, phải rồi, có 3 người - à không, bốn người các ngươi không thể giết. Tuyệt đối không thể gây thương hại cho họ."

Cậu nhớ lại ba người mà Demiurge đã xin tha mạng, Ainz ra lệnh cho bầy Hắc Sơn Dương non.

♦ ♦ ♦

"Đây có phải là một giấc mơ?"

Ở cách xa nơi quỷ dị đó, môt tên lính của Vương quốc thì thầm nói. Tất nhiên, không ai có thể trả lời hắn. Đôi mắt của mọi người đã được cố định vào cảnh diễn ra trước đó, và họ đã đánh mất đi khả năng trả lời. Giống như linh hồn của bọn họ đã bị cướp đi.

"Này, đây là một giấc mơ, phải không? Tôi đang năm mơ, phải không? "

"Ahh. Đây là một cơn ác mộng chết tiệt. "

Đây cũng như câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Nhưng trong lời nói của họ mang theo sự muốn trốn tránh sự thật

Điều này không thể.

Họ không muốn tin điều đó.

Suy nghĩ như thế lan truyền trong đội hình binh sĩ. Ngay cả khi cái dáng người kia từ từ lớn lên cho tới khi gần tiếp cận họ, họ vẫn không muốn chấp nhận rằng đây là sự thật.

Nếu chúng chỉ là những con quái vật bình thường, có lẽ họ có thể thu thập đủ can đảm để nâng vũ khí. Tuy nhiên, nó xuất hiện sau khi một đội quân 70.000 bị giết chỉ trong nháy mắt, nó không thể nào quái vật bình thường. Nó giống như xem một cơn bão lớn đang tiến tới, và không ai có thể có đủ can đảm để đương đầu với nó.

Với cơ thể to một cách dị thường, và đôi chân ngắn mập mạp đầy linh hoạt, nó lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Nhanh cầm thương lên!"

Một giọng nói vang lên.

Nó đến từ miệng của một quý tộc, một tiếng thét the thé chói tai. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu và khóe miệng xuất hiện bọt.

"Cầm thương lên! Cầm thương các ngươi lên !! Nhanh cầm thương lên nếu các ngươi muốn sống !!! "

Mặc dù do sợ hãi đã làm hắn ta mất đi sự tự chủ và thật khó để hiểu hắn đang nói gì, nhưng hắn vẫn có thể thốt ra rõ lệnh "Cầm thương lên". Nhìn lại, đó có thể là mệnh lệnh tốt nhất hắn ta có thể đã được đưa ra lúc này.

Hành động theo phản xạ, những người lính cầm thương lên và thiết lập trận địa.

Bằng cách đem trên cây thương cố định chắc chắn trên mặt đất, khi kẻ địch lao nhanh tới thì tốc độ của chúng sẽ trở thành món vũ khí chống lại chúng.

Mặc dù là kỵ sĩ Đế quốc cũng khó có thể phá vỡ được trận hình này, nhưng những người lính Vương quốc lại tự hỏi rằng có thể làm gì lúc này với những cây thương nhỏ bé trong tay. Có lẽ họ nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất của họ.

Chạy thoát khỏi cái móng vuốt kia là chuyện không thể. Thậm chí nếu họ chạy với tất cả sức mạnh của bản thân, họ vẫn sẽ bị đạp thành thịt vụn.

Với mong muốn là một trong những con quái vật sẽ không tấn công tới chỗ họ, những người lính chuẩn bị tinh thần, giơ cao thương lên và chờ đợi quái vật đột kích.

Hình ảnh nhỏ bé của những con quái vật dần lớn lên trong mắt mọi người, chúng đã thu hẹp khoảng cách với tốc độ không thể tin được.

Khi chúng lớn hơn, mặt đất bắt đầu rung chuyển dưới những chiếc móng guốc, trái tim của các binh sĩ đã bắt đầu đập điên cuồng.

Sau đó, họ cảm thấy như trái tim của họ sẽ bùng nổ trong ngực của mình, cơ thể khổng lồ xuất hiện trước mắt họ.

Nó giống như một dumptruck đập vào một đàn chuột.

Các binh sĩ của quân đội Vương quốc giơ của thanh thương của mình với bàn tay run rẩy. Nhưng trước cơ thể khổng lồ của Hắc Sơn Dương non thì chúng có ý nghĩa gì? Những cây giáo gãy như tăm xỉa răng bị bẻ gẫy, ngay cả một vết thương cũng không gây ra nối cho Hắc Sơn Dương non.

Hắc Sơn Dương non chà đạp thi thể của những người lính của vương quốc dưới chân.

Vô số mảnh vụ từ những cây thương bay trên không trung.

Mặc dù việc đạp lên chống cự - thật ra thì cái đó cũng không được coi là sự chống cự, nhưng lũ Hắc Sơn Dương non cũng có một sự từ bi của riêng mình.

Không hề đau đớn.

Không có thời gian cho các nạn nhân cảm nhận được sự đau đớn khi cơ thể bị đè bẹp.

Những người lính cầm thương lên thậm chí còn không có thời gian để nhận ra rằng cây thương trong tay đã được nghiền thành mảnh vụn. Tất cả họ nhìn thấy là bóng đen xuất hiện trước mặt họ.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Máu thịt tung tóe trên không trung. Chúng không đến từ chỉ một hoặc hai người, mà từ hàng chục, hàng trăm nạn nhân. Họ bị chà đạp bởi những móng guốc lớn, và bị nhưng xúc tu thổi- à không không, ném đi .

Quý tộc hay dân thường cũng được, bây giờ tất cả họ đều trở thành một bãi thịt nát.

Trong tất cả bọn họ, một số thì đã gia đình ở quê hương. Một số thì có bạn bè ở phía sau. Một số thì có người đang chờ họ trở về. Một khi biến thành vũng bùn trên mặt đất, tất cả thứ trên đều không còn quan trọng nữa.

Hắc Sơn Dương non đều đối xử công bằng với tất cả mọi người - đó là dành tặng cái chết tới tất cả.

Chúng nghiền nát không biết bao nhiêu con người ở dưới móng guốc khổng lồ của mình cho đến khi chúng cảm thấy sự thỏa mãn trong lòng, tuy nhiên chúng không có ý định dừng lại ở mức độ đó.

Hắc Sơn Dương non bắt đầu chạy.

Nói tóm lại tẩu vi thượng sách. Chúng sẽ không dừng lại ở đội quân của Vương quốc đâu.

"Iyaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Abbaaaaaaahhhhhh !!"

"Dừng lại a a a a a a a a a!"

"Cứu mạng a a a a a a a a! '

"Khônggggggg!"

"Uwaaaaaaaaaaaaahh!"

Mỗi khi chiếc móng khổng lồ đó giẫm xuống thì sẽ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nó kết hợp với âm thanh cơ thể bị nghiền nát bởi móng guốc to lớn của Hắc Sơn dương non và âm thanh những cơ thể bị ném vào trong không trung bởi những cái xúc tu chắc khỏe đang vung vẩy không theo một quy tắc nào cả

Trong cuộc đời của họ, họ chưa bao giờ nghe thấy thứ âm thanh không có điểm kết thúc này.

Chà đạp.

Còn từ gì tốt hơn là có để mô tả cảnh này?

Một số người liều mạng đâm thương của họ về phía trước. Bởi vì thân thể quá to và cũng không có ý định tránh né chúng nên Hắc Sơn Dương non bị mấy mũi thương đâm trúng. Tuy nhiên, cây thương dài không thể đâm sâu vào cơ thể nó được dù chỉ ít. Dường như những cơ bắp chúng làm từ sắt thép cùng làn da được tạo ra từ cao su

Nếu không có chế giễu sự kháng cự vô ích của họ, Hắc Sơn dương non cứ tiến thẳng về phía trước.

Khi những người lính nhận ra rằng cái hành động liều mạng chống trả của họ là vô nghĩa, Hắc Sơn dương non đã tiến tới phần giữa của đội hình Vương quốc.

"lùi lại! Mau lùi lại!"

Họ nghe thấy tiếng la hét từ đằng xa. Đáp lại những thanh kia, tất cả các binh sĩ bắt đầu bỏ chạy. Hành động này giống như những con nhện nhỏ chạy phân tán về bốn phía.

Nhưng mà, Hắc Sơn dương non nhanh hơn nhiều so với con người.

Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat.

Những âm thanh của con người bị chà đạp thành bột giấy, những âm thanh của khối thịt bay trong không khí, và âm thanh của những tiếng la hét không ngừng kéo dài.

♦ ♦ ♦

Như thể họ đã đến một khu đất hoang cằn cỗi không người, ba trong số những con quái vật vượt qua phần giữa của quân đội và chạy về phía cánh phải giữa cảnh những miếng thịt vụn bang bay lượn trong không trung. Rất nhanh chúng sẽ áp sát đội quân của Raeven

"Rút lui! Nhanh rút lui!"

Cách Raeven hét lên mệnh lệnh gần giống như tiếng rên rỉ.

Người ta không thể chống lại chúng.

Không nên ném cuộc sống của một người đi mà không có lý do.

Khi họ nghe những lời của Raeven, những người lính xung quanh ném xuống vũ khí trong tay xuống và bỏ chạy trong sự hoảng loạn.

Tất nhiên, vì có quá nhiều người, nên họ không thể di chuyển một cách tự do được.

Lúc đầu còn muốn một sự rút lui có trật tự. Họ sẽ bảo vệ lại các cuộc tập kích từ phía sau, nhưng lãng phí thời gian chính là điều sai lầm lớn nhất.

"Ainz Ooal Gown, có tồn tại một magic caster đạt đến trình độ như thế sao?!"

Ông ta đã đánh giá thấp Ainz. Không, ông ta thật không có ý định làm cái dự định kia.

Sau khi lấy lời của Gazef Stronoff để xem xét, ông đã lên kế hoạch xem hắn ta là kẻ thù mạnh nhất mà ông có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, tất cả những điều Reaven có thể nói bây giờ là ông đã đánh giá quá thấp khả năng của gã đó.

Vượt quá mức dự đoán.

Ai trên cõi đời này có thể đã dự đoán rằng Ainz Ooal Gown sẽ có sức mạnh tuyệt vời như vậy? Ai có thể biết được sức mạnh khủng bố như vậy lại tồn tại trong thế giới này?

Nhìn khoảng cách giữa họ và quái vật không ngừng bị rút gọn, bóng của những con quái vật càng lúc càng lớn, Marquis Raeven hướng về binh lính phát ra mệnh lệnh.

"Đây không phải là một chiến trường nữa, đó là một sàn săn giết! Hãy nhanh chạy trốn đi!"

"Thưa ngài!" Một kỵ sĩ kêu lên khi anh ta bỏ mũ bảo hiểm của mình. "Nhà vua! Còn về Đức vua? "

"Đồ ngốc! Không còn thời gian cho điều đó! Chúa ơi! Nó đang đến gần chỗ này! "

Khi họ nhìn theo hướng của những tiếng la hét, lúc kẻ đầu tiên bắt đầu chạy trốn, thì cánh quân bên phải cũng đã bắt đầu bị phá vỡ. Mặc dù nó có vẻ như đang hướng thẳng về phía bên này, nhưng hình như chúng thích cái vị trí chà đạp kia hơn là việc quan tâm tới Raeven . Trên thực tế, Hắc sơn dương non khác cách khá xa nơi đứng của Raeven

"Đức vua đang ở đâu ?!"

"Ở nơi đó!"

Khi ông nhìn theo hướng của lá cờ hoàng gia mà người lính chỉ, một con Hắc sơn dương non đã đến gần.

Raeven dao động. Ông nên hỗ trợ thế nào đây? Tuy nhiên, nếu vua Ranpossa III chết , cả vương quốc có thể tan rã.

Tuy nhiên-

"Cứ để Gazef-dono!"

Raeven rất có lòng tin với Gazef.

Anh ta là một chiến binh luôn nhận được sự khen ngợi từ nhà vua. Mặc dù ngay cả anh ta không thể đánh bại những con quái vật sơn dương màu đen, ít nhất, anh ta có thể mang nhà vua ra khỏi cái địa ngục này một cách an toàn.

"Marquis Raeven! Tình hình không ổn! Xin ngài hãy mau mau chạy trốn! "

Raeven do dự khi nghe tiếng nói của cựu mạo hiểm giả Orichalcum, cấp dưới đáng tin cậy nhất của mình.

"Thưa-ngài!"

So với một tiếng kêu thì nó càng giống một tiếng rên rỉ. Raeven gầm lên trả lời.

"Ta biết rồi! Ta đi đây!"

Vào thời điểm này, ở khoảng cách này, không có một chút văn hoa dài dòng nào cả.

"Xin hãy giao nhiệm vụ tập hợp binh lính cho tôi! Thưa ngài, ngài cần nhanh chóng rời khỏi đây, và hướng về E-Rantel! "

Tiếng hét đến từ một người đàn ông có đôi mắt vẫn đang buồn ngủ. Mặc dù trông anh ta không đáng tin cậy, nhưng không có ai thích hợp giao phó quân đội hơn người đàn ông đó.

"Ta sẽ giao nó cho ngươi! Hãy sử dụng tên của ta một cách tùy thích! Ta sẽ gánh trách nhiệm đó! "

Những âm thanh của tiếng vó ngựa rất gần. Ra khỏi sợ hãi, ông không dám quay lại để xem họ gần đến thế nào. Raeven, với tất cả sức mạnh của mình đá về phía bụng ngựa. Tuy nhiên, con ngựa vẫn không di chuyển. Ngay cả khi ông dùng sức đá nó, nó vẫn không di chuyển. Nó cụp tai xuống và không nhúc nhích tí nào.

Vào lúc đó, giữa sự hỗn loạn, một nhóm người cưỡi ngựa chạy băng băng qua. Những người đàn ông cưỡi ngựa bám rất chặt vào cơ thể con ngựa, dường như họ không rảnh rỗi nắm lấy dây cương.

Thật mỉa mai khi nghĩ rằng những con chiến mã được đào tạo sẽ không thể di chuyển bởi vì quá sự hãi, hay số ngựa chưa qua đào tạo nổi khùng khi rơi vào trạng thái khủng hoảng.

"Không nghĩ rằng việc huấn luyện sẽ phản tác dụng!"

Đầu tiên, ngựa là loài động vật nhút nhát. Chỉ sau khi đào tạo mà chúng có thể coi chiến mã không sợ hãi. Tuy nhiên, bởi vì qua sự đào tạo này mà chúng không thể di chuyển. Thực tế cho thấy dù dưới tác động của sự sợ hãi này chúng cũng không có ý định bỏ chạy, đó chính là bằng chứng việc đào tạo có hiệu quả.

"Hãy tha thứ cho ta! Lion's Heart!"

Linh mục của Thần gió, Yorlan Dixgort, thực hiện một ma thuật kháng sợ hãi lên con ngựa. Con ngựa bình tĩnh hí lên một tiếng .

"Thưa ngài! Chúng tôi sẽ dẫn đường! "

"Nhờ vào ngươi!"

Với tiếng nói của cấp dưới của mình vang vọng ở sau lưng, Raeven thúc đẩy con ngựa của mình lao về phía trước, dưới sự hộ tống của các cựu mạo hiểm giả Orichalcum.

Cưỡi ngựa qua một đám đông bạo lực và hỗn loạn là rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu do cựu mạo hiểm giả cấp Orichalcum, người đứng gần đến đỉnh của nhân loại thì có thể thực hiện được nó.

Bỏ lại sau lưng là những lời chúc an toàn , Raeven dưới sự bảo vệ của các mạo hiểm giả thuận lợi đi qua dòng người.

"Tên Magic caster đó là một con quái vật! Làm thế nào một người như hắn được phép tồn tại trong thế giới ?! "

Raeven nguyền rủa Ainz trong khi con ngựa của ông vẫn lao nhanh về phía trước.

"Khỉ thật! Chúng ta phải làm một cái gì đó! Ta cần phải suy nghĩ của một số cách để bảo vệ thế giới của chúng ta - tương lai của chúng ta "

Sợ hãi có lẽ là lý do tại sao ông lẩm bẩm một cách vô thức. Nếu ông đã không nói bất cứ điều gì, nếu ông không làm xao lãng tâm thức của mình, bộ não thông minh của ông có lẽ sẽ phác thảo những cơn ác mộng khủng khiếp về những nguy hiểm đang đến gần.

Khi trở về, ông sẽ cần phải ngồi xuống với các hoàng tử và công chúa và đề ra một số đối sách để chống lại tên magic caster, kẻ đã thách thức những kỳ vọng của ông.

Nếu điều này tiếp tục xảy ra, toàn thể nhân loại sẽ bị chinh phục ... nếu như vậy thì khá tốt. Trong trường hợp xấu nhất, tất cả nhân loại sẽ trở thành đồ chơi cho Ainz Ooal Gown, bị dày vò cho đến hết cuộc đời khốn khổ của họ.

Những âm thanh của tiếng chặc lưỡi của ông tràn đầy sự căng thẳng và thất vọng, làm nhòa đi những âm thanh vó ngựa nện trên mặt đất.

"Không tốt! Ngài Reaven, xin ngài hãy hướng ngựa chạy về phía bên phải! Nó sắp bắt kịp với chúng ta! "

"Rõ ràng bọn chúng không có mắt, làm thế nào chúng lại có thể tìm thấy chúng ta?!" Đạo tặc Lockmeyer hét lên. "Lund! không có ma pháp nào có thể dùng sao? "

"Tất nhiên là không! Anh nghĩ pháp thuật sẽ có hiệu quả với bọn chúng sao, Lock?"

"Ngay cả như thế, không thử thì làm sao biết-"

"Đủ rồi! Đợi khi qua cầu thì hãy nói ! Có thể nó chỉ trùng hợp đi về phía này thôi! Thưa ngài! Ngài hãy chuyển ở phía trước của chúng tôi! Chúng tôi sẽ dụ kẻ thù! "

Tiếng nói của họ run rẩy.

Nghe theo hướng dẫn, Raeven để con ngựa của mình chạy vào vị trí dẫn đầu. Sau đó, ông quay ngựa đi theo hướng có ít người chạy trốn.

Ở gần thì tiếng trái tim đập thình thịnh như bị nắm lấy. Còn từ xa, vang lên tiếng kêu be be của một Hắc Sơn dương non.

"MEEEEEEEEEHHHH!"

-Nó đến rất gần rồi.

Những giọt mồ hôi đổ chảy trên trán Raeven giống như nước chảy xuống. Ông không dám quay lại vì sợ hãi, nhưng ông có thể cảm nhận được không khí phía sau lưng trở nên nóng hơn và ấm hơn.

Sau đó, một lần-

"MEEEEEEHHHH !!"

"Khỉ thật! Không tốt! Nó nhìn sang bên này rồi! ...Mọi người! Hãy chuẩn bị! "

Đáp lại lời của đội trưởng, Boris kêu lên và kích hoạt ma pháp của mình.

"Cường hóa áo giáp!"

"Hạ cấp tăng cường sức mạnh !"

"Tốt! Sau đó, ngài Reaven! Hãy để chúng tôi phụ trách cuộc tấn công của kẻ thù! Ngài hãy cưỡi ngựa chạy tiếp, dù làm sao cũng đừng quay đầu! "

Chỉ có một điều ông có thể nói với các mạo hiểm giả, những người đã chiến thắng nỗi sợ hãi của họ.

"... Ta nhờ hết vào các ngươi!"

"Đã hiểu! Đi nào!"

"Ohhhhh!"

Anh có thể nghe thấy khoảng cách giữa bản thân và cựu mạo hiểm giả phía sau càng lúc càng lớn.

Raeven cúi đầu xuống, làm hết sức mình để giảm thiểu sức cản của gió. Mặc dù ông không biết bọn họ có thể kéo dài bao nhiêu thời gian, điều duy nhất ông có thể làm dùng hết sức để chạy trốn - còn sống trở về sẽ là cách duy nhất để trả nợ lòng trung thành của họ.

"Thổi bay nó đi! Fireball!"

"Cứ điểm bất khả xâm phạm!"

Trong khi cưỡi trên lưng con ngựa đang phi nước đại một cách hoang dại của mình, Raeven nghĩ rằng ông có thể nghe thấy âm thanh của các cựu mạo hiểm giả tham gia chiến đấu, và thậm chí cơn gió thổi vù vù ngang qua cũng nghe được

Và sau đó - trong vòng hai giây ông không thể nghe thấy tiếng của những mạo hiểm giả nữa

Những gì ông đã nghe được âm thanh của một móng guốc khổng lồ.

Trái tim ông đập mạnh trong lồng ngực.

Ông nhìn xuống, cái bóng khổng lồ trên mặt đất làm Raeven phát ra tiếng than khóc trong im lặng

Ông nhận ra rằng - dưới những bước chạy thần tốc của con ngựa, có một cái bóng rất lớn- và nó có nghĩa là một cái chân vừa to vừa dài đang đưa về phía ông.

"Không..."

Con ngựa chạy như thể nó bị điên. Nó nhanh hơn tất cả những con ngựa Reaven từng cưỡi. Đó có thể là tốc độ nhanh nhất nó đạt được từ lúc sinh ra tới giờ.

Mặc dù vậy, cái bóng khổng lồ kia vẫn phản chiếu trên mặt đất

"Ta không muốn điều này!"

Ông hét lên.

A, cảm giác ẩm ướt ấm áp lan truyền bên dưới đũng quần anh.

Raeven buộc mở mắt, và không nhìn lại, vẫn thúc ngựa về phía trước.

Ông không thể chết. Đất nước này như thế nào cũng mặc kệ. Nếu nó đã muốn bị diệt vong thì cứ để nó bị diệt vong đí

Dùng vũ khí chống lại Ainz Ooal Gown đồng nghĩa với cái chết, vì vậy nếu muốn sống, từ bỏ đất nước và bỏ chạy là điều bắt buộc.

Một thằng ngốc.

Mình đúng là một thằng ngốc.

Thật ngu mới đến cái chiến trường này.

Nếu biết sự mạnh mẽ Ainz Ooal Gown, ông sẽ mặc kệ tất cả và ở lại ở Vương đô .

Ông không nghĩ về tương lai của Vương quốc nữa.

"Tôi không muốn điều này!"

Ông vẫn chưa thể chết.

Ông không thể chết trong khi con trai của ông vẫn còn quá trẻ. Và ... ông không thể cứ như thế chết đi, bỏ mặc người vợ yêu quý của mình một mình.

"Tôi không-"

Hình ảnh đứa con trai bé bỏng hiện ra trước mắt Reaven

Cậu bé đáng yêu của tôi.

Một sinh mệnh nhỏ bé đã được sinh ra. Nó từ từ lớn lên. Cũng có thời điểm nó bị ốm. Khi đó, ông còn vướng vào một vụ rắc rối lớn. Ông cảm thấy xấu hổ khi nhớ về những hình ảnh bản thân gào thét lúc nửa điên nửa rồ trong khi người vợ ngồi đó trong im lặng.

Những bàn tay mềm mại và tinh tế và những đôi má ửng hồng. Khi nó lớn lên, nó sẽ trở thành đề tài tiêu điểm của những thanh niên trong Vương quốc. Ông tin rằng khả năng của con trai mình sẽ vượt qua chính mình. Ông có thể nhìn thấy tiềm năng của đứa con.

Ông đã không làm hư nó, như những gì vợ ông vẫn nói.

Raeven biết ơn sâu sắc người vợ của mình, người đã nuôi nấng chăm sóc con trai yêu quý của ông. Tuy nhiên, ông hiếm khi nói như vậy bởi vì ông cảm thấy xấu hổ

Đó là thời gian cho một đứa con thứ hai.

Nếu ông không đến chiến trường này, ông có thể dùng đôi tay này ôm lấy hai người họ.

"... Hả?"

Âm thanh của tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại.

Giống như bị chi phối bởi sự tò mò hơn là lòng can đảm, Raeven quay đầu lại. Ông thấy Hắc Sơn dương non bất động, như thể cơ thể bị đông lạnh tại chỗ.

Phần 3

Anh không biết anh đang ở nơi nào. Nó giống như anh đã bị ném vào một cơn ác mộng.

Bốn kỵ sĩ Đế quốc -danh hiệu thuộc những chiến binh hùng mạnh nhất của Đế quốc Baharuth- giờ đây nhìn lại dường như làm người ta cảm thấy ít kinh ngạc.

Làm thế nào mà một sinh vật bất lực như chính anh lại tự hào về danh hiệu đó? Giống như anh đang nhận phải một cú shock lớn.

Những tiếng khóc mà không thể kiềm chế được truyền đến tai của Nimble. Đó là tiếng thổn thức của những người đã bị đẩy qua giới hạn của họ bởi sự sợ hãi và tuyệt vọng. Giống như một đứa trẻ - không, đó là tiếng khóc rên rỉ của những người đã bị biến thành những đứa trẻ. Những người đang khóc là những kỵ sĩ hoàng gia.

Anh nghe thấy lời cầu xin "Hãy chạy đi."

Đó là lời cầu nguyện của các kỵ sĩ, những người - với đôi mắt tràn đầy sự thương xót - tận mắt chứng kiến cảnh nhân loại bị chém giết một cách thê thảm bằng những công cụ tàn sát .

Vì vậy, khi chứng kiến màn thảm kịch này, thì dù có là kẻ địch của Vương quốc- các kỵ sĩ Đế quốc cũng vẫn dâng lời cầu nguyện cho họ.

Họ cầu nguyện rằng ít nhất cũng phải một số người sống sót. Càng nhiều càng tốt.

Họ đến đây để tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, không ai có thể không cảm động và không cảm thấy đáng tiếc khi đối mặt với vụ thảm sát diễn ra trước mặt họ. Bất cứ ai mà duy trì được sự thờ ơ trước cảnh này thì chính là một con quỷ với khuôn mặt của một con người, kẻ đó không thể được coi là con người.

Nimble và các kỵ sĩ đều nhận ra rằng điều này không phải là một chuyện bên lề.

Chắc chắn, từ điểm nhìn của Vương quốc và Đế quốc, thảm họa này đã xảy ra với "họ". Nhưng khi bạn nhìn nó từ quan điểm của con người và quái vật, cuộc giết mổ tàn bạo này đã xảy ra với "chúng tôi".

"Vậy thì, ta nghĩ đã đến lúc."

Tất cả mọi người đều tập trung tầm mắt về phía Ainz khi cậu nói một cách lặng lẽ.

Với 60'000 người có mặt, không phải tất cả mọi người có thể nghe thấy giọng nói của cậu. Tuy nhiên, họ có thể nhận ra khi người bên cạnh họ quay đầu lại. Và từ khuôn mặt của những người bên cạnh khi quay sang Ainz Ooal Gown, họ cũng sẽ được rút ra được điều gì trong hành động đó.

Sau cùng, cơn ác mộng trước mặt được thực hiện bởi người đàn ông -Ainz Ooal Gown- nên mọi cử động của cậu lúc này đều làm người khác cảm thấy sợ hãi.

Ainz từ từ bỏ cái mặt nạ của cậu xuống.

Cậu để lộ khuôn mặt toàn xương sọ trắng, không có tí da thịt nào ra bên ngoài.

Nếu ở hoàn cảnh khác nhau, có lẽ họ có thể đã nghĩ rằng cậu đã đeo một cái mặt nạ khác dưới cái mặt nạ đó. Tuy nhiên, khi họ thấy điều này, trái tim của Nimble và tất cả các kỵ sĩ của đế quốc chìm xuống.

Điều này là bởi vì họ đã rõ ràng thoáng nhìn thấy bộ mặt thật của Ainz Ooal Gown, hắn ta rõ ràng là một con quái vật.

Bất cứ ai có thể sử dụng sức mạnh đó không thể là con người. Vì suy nghĩ này mà họ có thể chấp nhận điều này như một thực tế.

Ainz chậm dãi dang rộng hai tay mình ra. Động tác đó giống như cậu đang ôm lấy một người bạn - hay là một con quỷ đang giương đôi cánh của nó ra? Trong con mắt của tất cả những ai đang quan sát, cậu dường như to ra gấp đôi, gấp ba lần, hoặc có lẽ nhiều hơn.

Tĩnh lặng - âm thanh duy nhất nghe được là những tiếng thét đau khổ của những người lính của Vương quốc ở xa xa - Giọng nói bình tĩnh của Ainz trở nên đặc biệt vang dội

. "- Hãy cổ vũ, sau đó"

Hắn ta đang nói gì vậy? Nimble nghĩ khi anh há hốc mồm và nhìn chằm chằm vào Ainz

Những ai nghe được những lời đó đều có ý nghĩ giống Nimble, và khi lời Ainz được lặp đi lặp lại bằng những lời bàn tán thì thầm trong đội hình, càng nhiều người để mắt đến cậu.

Sau đó, khi tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, cậu mở miệng một lần nữa

"Hãy cổ vũ vì sức mạnh tối cao của ta ."

Ngươi đầu tiên hành động là Mare, người đứng bên cạnh Ainz và đứng đối diện Nimble. Như thể được kích động bởi nó, những âm thanh của tiếng vỗ tay bắt đầu tăng lên từ phía những người lính, cho đến khi nó trở thành tiếng ủng hộ như sấm

Tất nhiên, họ đã không thật lòng cổ vũ cho cậu.

Không ai muốn hoan nghênh một người mang đến sự giết chóc tàn nhẫn cả. Đây không phải là chiến tranh. Đấy là một cuộc hành hạ tới chết. Một vụ thảm sát.

Chỉ là, không ai hiện nay có thể nói những lời này. Không ai dám.

Tiêng vỗ tay động đất là hiện thân của nỗi sợ hãi của các kỵ sĩ.

Và sau đó họ cảm thấy rằng không có gì có thể vượt qua được tiếng vỗ tay như sấm này. Sự ủng hộ nhiệt tình lại càng tăng thêm mấy bậc.

Đó là bởi vì một trong những con Hắc Sơn Dương non đang thay đổi hướng đi của nó. Mà mục tiêu mới của nó lại là về phía quân đội Đế quốc.

Đáp lại, tiếng khóc của sự vui sướng vang lên.

Đó là lời khen ngợi la lớn của các kỵ sĩ trong hoàng tộc dành cho Ainz Ooal Gown. Đó là những tiếng kêu tuyệt vọng đã làm cho cổ họng của họ bị chảy máu.

Tuy nhiên, Hắc Sơn Dương non không giảm tốc độ của nó xuống.

Và như vậy, các kỵ sĩ càngkêu to hơn. Họ nghĩ rằng con thú đã được tiếp cận bởi vì âm thanh của họ là không đủ lớn.

Nhưng, nó vẫn không dừng lại.

Và do đó, dây thần kinh của họ sắp bị đứt mất.

Không ai biết ai là người đầu tiên làm động tác đó. Đó có thể chỉ là run rẩy từ cơ thể của một vị kỵ sĩ. Khi sự khủng bộ truyền tới vượt qua sự chịu đựng của họ, mọi thứ sẽ rất dễ dàng để nổ tung.

"Aieeeeeeeeeeee!"

Tiếng la hét thảm thiết của linh hồn phát ta ở khắp nơi vang vọng cả trận địa và lay động quân đội Đế quốc.

Dưới nỗi sợ khi con quái vật đã dùng móng guốc của nó chà đạp cả đội quân Vương quốc áp sát lại gần, xuất hiện tình trạng các kỵ sĩ bỏ rơi con ngựa không thế di chuyển của họ và chạy trốn. Họ đã nhìn thấy quá nhiều cái cảnh địa ngục kia. Ngay cả những người thiếu trí tưởng tượng cũng biết chính xác những gì sẽ xảy ra khi họ ở dưới móng của con thú đó.

Và tất nhiên - nỗi sợ hãi đã truyền nhiễm.

Bắt đầu là một trăm người chạy trốn, mỗi giây mỗi giây nó cứ tăng lên , rất nhanh con số đó sẽ đạt đến 60000 người.

-Đúng thế.

Quân đội đế quốc đã rơi tình trạng khủng hoảng, quân kỉ hoàn toàn sụp đổ.

Đó là một cuộc rút lui nhục nhã.

Các kỵ sĩ rõ ràng đã được dạy làm thế nào để rút lui một cách trật tự. Tuy nhiên, họ đã sớm không còn tuân thủ cái quy định thừa thãi kia. Để rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhanh chóng tới nơi an toàn, họ cho dù phải đẩy đồng đội của họ xuống với tất cả sức mạnh của họ

Khi đẩy mạnh từ phía sau, mất cân bằng là một điều không thể tránh khỏi. Và một khi họ ngã xuống, đám đông hoảng loạn đang chạy phía sẽ không cung cấp cơ hội cho họ đứng dậy.

Những người đã ngã xuống sẽ bị những người phía sau đạp nát.

Mặc dù tất cả họ đều mặc áo giáp làm bằng kim loại, nhưng người khác cũng mặc áo giáp làm từ kim loại. Sẽ không mất nhiều thời gian để đạp người và sắt thép thành một khối thịt vụn.

Cảnh như thế này xảy ra ở khắp mọi nơi.

Thương vong của quân đội Đế quốc không được gây ra bởi kẻ địch, mà do chính tay họ tạo lên.

Nimble đơ người lại và anh cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì.

Anh cũng muốn chạy trốn. Tuy nhiên, anh không được phép, và không phải tất cả các kỵ sĩ đều có thể trốn thoát được.

Khi anh quay lại nhìn về phía quân đội Hoàng gia, số người anh nhìn thấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ cứ ngồi không nhúc nhích trên lưng con ngựa của họ.

Họ đứng yên đó là không phải vì quá sợ hãi mà không chạy trốn được. Mà do họ đã bị thôi miên bởi thứ sức mạnh mà con người không thể nào chống lại đó. Thứ sức mạnh đó làm họ cảm thấy phấn khích.

Ví dụ, những người bình thường sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ quét về phía họ. Tuy nhiên, đã có một số con người ngưỡng mộ vẻ đẹp của các cơn lốc xoáy và đứng yên đó mặc dù họ nhận ra nó sẽ kết thúc cuộc sống của họ. Những người còn lại có thể được coi những kẻ bất thường.

Hắc Sơn dương non đến trước Ainz, uốn cong đầu gối của mình, và hạ xúc tu của nó xuống. Nó giống như đang thể hiện sự thần phục của bản thân đối với chủ nhân của nó.

Nimble lộ ra một nu cười, khuôn mặt anh ta giật giật, con quái vật đang hành động như một con chó con.

Trước đó toàn bộ cơ thể của con sơn dương được tắm trong bể máu tươi, và giờ không nhìn thấy tí dấu vết nào trên người nó. Có thể số máu đó đã được làn da hấp thụ.

Những xúc tu của nó quấn quanh eo Ainz, sau đó nó lại duỗi ra thêm vài cây xúc tu để cố định chắc cơ thể của cậu trước khi nâng cậu lên. Sau đó, nó đặt cậu lên trên đầu của nó.

"Kế hoạch ban đầu của ta là ta sẽ dùng một ma pháp trước, và sau đó quân đội Đế quốc sẽ đột kích, nhưng có vẻ mấy điều này không giống như những tính đoán đó."

Nimble không có gì để nói.

Chính là như vậy. Đế quốc đã tự tay phá vỡ các điều khoản thỏa thuận với quốc Vương quốc các nước đồng minh mà cái thỏa thuận đó lại do chính họ đề ra .

Tuy nhiên, người ta không thể đổ lỗi cho các kỵ sĩ đang sợ hãi quá mức kia được. Cho dù có ở trước mặt Jircniv thì Nimble có lẽ cũng sẽ lên tiếng bảo vệ họ, vì anh biết mức độ của sự khủng bố đeo bám họ.

"Ah, ta không có ý quở trách ngươi. Ta biết rằng nếu ngươi quyết định khởi động một cuộc tấn công, có thể ngươi sẽ bị chà đạp cùng với kẻ thù. Trên thực tế, nếu điều đó xảy ra, ta sẽ rất khó khăn để giải thích những cái chết cho Hoàng đế của ngươi. mà, trong trường hợp đó, ta nghĩ cách tốt nhất là để ta làm thay công việc của bọn ngươi. "

Nimble nhìn về phía các undead đang bất động.

"Sẽ ... sẽ ... sẽ cho đội quân Undead tiến hành đột kích sao?"

"Ồ, không, cơ hội chiến đấu hiếm hoi này hãy giao cho những con sơn dương nhỏ thân yêu đó đi, ta chỉ định đơn giản làm sạch thôi. Mare, tạm thời không nên buông lỏng sự cảnh giác. "

"Vâng vâng! Hãy để đó cho thần, Ainz-sama! "

Nimble nói không ra lời.

Cuộc chiến đã gần như được giải quyết nhưng hắn ta vẫn muốn tiếp tục các cuộc tấn công. Hơn nữa hắn lại dùng đến pháp thuật của chính hắn

Liệu hắn ta định tiêu diệt tất cả mọi người trên chiến trường ?! Cái dục vọng giết chóc của hắn không có giới hạn? !!

"Vậy mà... cò chưa đủ. Hắn là ác ma? "

Mặc dù anh lẩm bẩm với chính mình, nhưng lời nói của Nimble to hơn anh nghĩ, và Ainz đang ở trên đầu Hắc Sơn Dương non, quay khuôn mặt khủng bố về phía Nimble.

Nhìn vào Nimble đang run rẩy trong lòng, Ainz lắc đầu.

"Đừng hiểu lầm. Ta là undead. "

Ainz muốn nói đơn giản là cậu ấy không phải là một ác ma không tôn trọng cái ác mà là một Undead chán ghét cuộc sống. Như vậy, cậu sẽ không cho phép một người lính nào của Vương quốc chạy trốn. Phần còn lại là đoạt lấy càng nhiều sinh mạng càng tốt.

Câu trả lời này rất có sức thuyết phục và cũng là câu trả lời tàn khốc nhất

Bản thân Ainz là undead, như vậy nếu cậu muốn giết hết các sinh vật sống thì mục tiêu kế tiếp của Ainz có lẽ sẽ chỉ về hướng Đế quốc - nơi có đông đúc nhân loại sinh sống.

Không, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra ở tương lai.

Anh tự hỏi rốt cuộc anh phải làm gì, bị sự hỗn loạn và sợ hãi tập kích và thiếu bất kỳ khả năng tập trung vào bản thân, Nimble nghe những lời cuối cùng Ainz nói.

"... Và có vẻ như ta đã tìm thấy mục tiêu của ta."

♦ ♦ ♦

Căn cứ của vua Ranpossa đệ tam được đặt tại trung tâm của quân đội Hoàng gia. Nó được bao quanh bởi các biểu ngữ các gia tộc của Vương quốc Re-Estize.

Mặc dù lúc trước đã có rất nhiều quý tộc tụ tập ở đây, nhưng giờ chỉ có một ít người ở lại. Hầu hết trong số họ đã bỏ chạy, và số lượng người đã ở lại trong trại này có thể được tính trên hai bàn tay.Nhưng tất nhiên, không ai có thể nổi giận với các quý tộc đã chạy trốn.

"Hãy để ta lại và chạy đi!"

"Đức vua, không có thời gian cho câu chuyện cười! Xin người hãy nhanh nhanh chạy trốn. Một khi bị nó bắt kịp, chúng ta sẽ không có cơ hội để sống sót! "

Cấp dưới của Gazef, Phó đội trưởng của nhóm chiến binh nêu ra ý kiến.

"Là một vị vua, làm sao ta có thể bỏ trốn được?"

"Cho dù đức vua ở lại nơi này, ngài cũng không làm được gì. Vậy sao ngài không trở về E-Rantel và lập kế hoạch phản công? "

Ranpossa đệ tam mỉm cười cay đắng. Ý kiến đó thật chói tai.

"Đúng thế. Ngay cả khi ta ở lại đây, ta cũng chẳng làm được gì. "

Tụ tập lại một quân đội tan vỡ trong tình trạng này là điều không thể. Đây không phải là coi nhẹ Ranpossa đệ tam; mà không có người chỉ huy nào có thể để làm điều đó.

"Đức vua! Đã không có thời gian! Các ngươi nghe lệnh, ngay cả khi phải trói nhà vua lại cũng phải đưa người về kinh đô! "

Cùng với đó, cấp dưới của Gazef xung quanh đó nhanh chóng chuyển động

Lãng phí thời gian hơn sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho chính mình mà cho cả những người xung quanh nữa. Với ý nghĩ đó, Ranpossa đệ tam đưa ra quyết định của mình và đứng dậy.

"Được rồi. Đi thôi. Nhưng có thay đổi được gì không nếu chúng ta chạy trốn lúc này? "

Những bước chân giống như một trận động đất đang đến gần họ hơn. Nhưng ngay cả trong những tình huống nguy hiểm, giọng nói của Ranpossa đệ tam vẫn bình tĩnh. Nó khác xa với những tiếng động hỗn loạn mà các quý tộc đã tạo ra.

"Đầu tiên, chúng ta không thể cưỡi ngựa. Nếu chúng ta cố gắng chạy trốn trên lưng ngựa, chúng sẽ bắt kịp với chúng ta. Dường như mục tiêu chúng nhắm đến là các nhóm chạy trốn lớn. Vì lẽ đó, không có cách nào khác để chúng ta được cứu. "

Đó là những điều Ranpossa đệ tam vừa nhận ra khi nhìn vào những đoàn quý tộc cưỡi ngựa chạy trốn lúc nãy.

"Vì vậy, tất cả chúng ta có thể làm là chạy bộ."

Một số người trong nhom chiến binh bắt đầu cởi và vứt bỏ áo giáp của họ.

"Những người này sẽ mang Đức vua chạy trốn."

"Các ngươi thì sao?"

Không phải tất cả mọi người đều gỡ bỏ áo giáp của họ. Phó đội trưởng và các đồng bạn của anh ta vẫn mặc nó.

"Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng nó, cưỡi ngựa và bỏ chạy theo hướng ngược lại."

Ranpossa đệ tam hiểu quyết tâm của họ từ những nụ cười trong suốt trên khuôn mặt của các chiến binh.

"Không được. Các ngươi là những kho báu của Vương quốc của chúng ta! Bất kể như thế nào cũng phải sống sót ! Ta vẫn cần các ngươi phục vụ đời sau của ta! "

"Chắc chắn là như vậy rồi. Mặc dù chúng tôi có ý làm mồi nhử, nhưng chúng tôi không có ý định đi chết! "

Đó là một lời nói dối. Họ đã lập kế hoạch để chết. Hay đúng hơn, họ đã chấp nhận rằng cái chết là số phận của họ.

Ranpossa đệ tam cố gắng nghĩ ra một cái gì đó có sức thuyết phục để nói, nhưng không thể nói ra. Ở trước những nụ cười trên khuôn mặt của các chiến binh, bất cứ điều gì ông nghĩ ra đều lụi tàn và biến mất.

Các chiến binh giúp Ranpossa đệ tam cởi bộ áo giáp ông đang mặc ra

Một chiến binh trong bộ giáp màu trắng tinh khiết bước về phía trước. Người đó là Climb, chiến binh trung thành của con gái ông- Renner, và là người duy nhất đã ở lại đây cho đến bây giờ.

"Cho phép tôi để hỗ trợ trong việc làm mồi nhử. Mặc dù chúng ta không biết những con quái vật có mắt hay không, nhưng nếu chúng tôi không ngừng vẫy cờ, chúng tôi sẽ có thể sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Và áo giáp này cũng khá tốt để làm bia ngắm. "

Trong tay Climb là lá cờ Vương quốc. nó đã bị làm bẩn bởi những dấu chân của người lính chạy trốn, và lá cờ này như đang ám chỉ tình thế hiện này.

"Aye. Như vậy, chúng ta hãy cùng đi thôi. "

Đứng bên cạnh là Brain Unglaus. Rõ ràng anh ta là một chiến binh hạng nhất và ngang sức với Gazef Stronoff- thuộc hạ trung thành của Đức vua. Brain đã bước vào cuộc chiến với vị trí là cấp dưới Renner. Nói cách khác, anh ta có cùng địa vị với Climb.

" Ngươi có chắc không? thật sự thì ngươi cũng đâu phải là thuộc hạ của công chúa."

"Ah? Vâng, người không phải lo lắng về điều đó đâu. Trong lúc ác ma gây rối và xông đến tuyến đầu, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi vẫn hoàn thành nó và sống sót trở về. Lần này, chúng tôi sẽ chỉ hy vọng rằng may mắn sẽ đến với chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng may mắn cũng sẽ đến với người. "

"Các vị thần sẽ không ngồi xem trong sự im lặng. Trong thời gian xáo trộn đó, một anh hùng sẽ đến cứu chúng ta. Tôi tin tưởng họ sẽ thay đổi số phận của chúng tôi. "

Ở trước mặt Ranpossa đệ tam, Brain cùng Phó đoàn trưởng cùng giơ tay ra trước để chào và cáo biệt nhà vua.

"Làm thế nào mà nó lại trở thành thế này..."

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Ranpossa đệ tam rên khẽ. Ông biết rằng không ai trong số những người đàn ông trước mặt này sẽ sống sót.

Phó đoàn trưởng và Climb làm mồi nhử sẽ chết.

Và Gazef, người đã biến mất vào trong hỗn loạn sau khi nói rằng anh ta sẽ ngăn cản Hắc Sơn dương non, hiện tại thì thế nào?

Đôi mắt ông nóng lên.

Tha thứ cho tôi , ông muốn nói như vậy.

Họ sẽ ném cuộc sống trẻ của họ đi, để cho ông, một ông già được sống.

Nhưng ông không thể nói như vậy. Họ vẫn ra sức chiến đấu khi biết cái chết sắp xảy ra của họ.

Như vậy-

"Hãy quay trở lại E-Rantel một cách an toàn, và ta sẽ cấp cho các ngươi bất kỳ phần thưởng mà các ngươi mong muốn."

Climb và Brain đang đi ra liền dừng bước và quay người lại.

"Không cần cho một phần thưởng, Đức vua. Sự tồn tại của tôi là để hỗ trợ Renner-sama. Muốn khen thưởng ..... "

"Đối với tôi, tốt, làm thế nào để công chúa xinh đẹp nhất trong cả Vương quốc kết hôn với một đứa nhóc mà tôi coi trọng?"

"... Hahahaha. Đó là một phần thưởng xa hoa. "

"Brain-san! Anh đang nói gì vậy? "

"Vâỵ hãy thì trước tên để tên nhóc kia có được tước vị đã. Cố gắng lên!"

"Nhất định ngươi phải sống sót trở về, Climb-kun."

Đôi mắt của Climb trống rỗng và miệng thì há hốc ra, đã không còn tinh thần của chiến binh lúc nãy. Trong lúc lơ đãng, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Ranpossa đệ tam.

"Đi thôi, đức vua."

"Xin nhờ vào các ngươi."

Một người chiến sĩ cõng Ranpossa đệ tam, người đã cởi bộ giáp ra.

"Đức vua. Vào lúc này, vận may quyết định tất cả. Nếu điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra ... Đến lúc đó xin người hãy tha thứ cho tôi. "

"Được. Sử dụng ý tưởng của ngươi là quyết định của ta. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không trách ngươi. "

"Như vậy! Đức vua! Hẹn gặp lại ở E-Rantel! "

Phó đội trưởng cưỡi ngựa xông thẳng ra ngoài. Như thể nó đang chờ đợi họ, một Hắc Sơn dương non thay đổi hướng đi của nó

"Được rồi! Nhân lúc bọn họ làm mồi nhử, chúng ta hãy nhanh chóng rời đi! "

Phần 4

Giữa biển người đang chạy tán loạn đủ hướng, Gazef hướng mắt mình về phía trước, chầm chậm rút thanh kiếm báu vật của Vương Quốc, thanh Razor Edge. Chỉ cần còn cầm thanh kiếm sáng chói này trong tay, chiến thắng thuộc về Gazef đã được đảm bảo hoàn toàn. Nói cách khác, thanh kiếm chính là minh chứng cho chiến thắng của anh.

Tuy nhiên, hôm nay trông nó quá đỗi yếu ớt và nhỏ bé.

So với cơ thể khổng lồ của con Dark Young đang lao thẳng tới, thanh kiếm trông thật yếu đuối và đáng thương.

"Nơi này thất thủ thì trại chính của Đức Vua sẽ thất thủ theo. Ta cần phải chặn nó lại."

Vừa nói vậy, Gazef vừa mỉm cười, như thể đang tự chế giễu mình.

Chẳng có cửa nào mà Gazef đánh lại con quái vật đó được. Dù chỉ làm chậm nó lại một giây cũng là đáng khen lắm rồi.

Cả người đàn ông được xưng tụng là Tướng quân (ED: Tướng quân ở đây là danh hiệu cho người mạnh nhất Vương quốc, không phải là tướng quân chỉ huy quân đội) của Vương quốc, - một chiến binh danh tiếng vang vọng khắp mọi quốc gia- cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó.

"Đưa Đức Vua chạy đi. Đưa ngài ấy về nhà bằng chính tính mạng của các ngươi."

Những lời thì thầm - hay gần như là lời cầm nguyện- ra lệnh cho thuộc hạ của mình, những kẻ không có mặt ở đây. Những người lính mạnh mẽ nhất của Vương Quốc đã ở lại phía sau để bảo vệ Đức Vua. Cho dù vậy, kể cả nếu có ở đó thì họ cũng chẳng đủ mạnh để làm tấm khiên cho Đức Vua trước mặt những con quái vật này. Kể cả có đánh liều mạng sống thì họ cũng chỉ có thể chịu được một đòn từ kẻ thù trước khi bị dẫm nát.

Tuy nhiên, vậy là đủ rồi.

Họ sẽ chết nếu kẻ thù dẫm lên họ, nhưng miễn là họ đảm bảo rằng cú dẫm là lên người họ, mạng sống của Đức Vua có thể sẽ được được kéo dài thêm chút nữa. Có lẽ nếu có 80 người ở đó để che chở thì sẽ được, anh nghĩ một cách lạc quan.

"Ta xin lỗi."

Gazef tạ lỗi với những thuộc hạ trong khi con quái vật đang tới gần với tốc độ nhanh đến kỳ quái, khuấy tung thứ hỗn hợp thịt và máu me trên đường nó chạy. Anh biết rằng lời xin lỗi tới những đồng đội đã gục ngã đó chỉ là để tự làm mình hài lòng. Nhưng dù vậy, anh vẫn không muốn chết mà không nói những từ đó.

Cảm nhận được mặt đất rung động dưới chân, Gazef thở mạnh ra.

Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay và nâng nó lên.

Thanh kiếm trông thật vô dụng trước cơ thể to lớn đã nghiền nát con người thành thứ bột đỏ.

Nếu đó là một cỗ xe ngựa chạy loạn, anh có thể dễ dàng kiểm soát được nó. Nếu là một con hổ dữ vồ tới, anh có thể tránh được cú vồ và chém bay đầu nó.

Nhưng, đứng trước con Dark Young, cơ hội sống sót của anh xem chừng thực sự rất thấp.

"Huuuuu-"

Gazef thở ra, sự thay đổi đến bi đát xuất hiện trong dòng người xung quanh anh. Cho đến nay họ vẫn chạy theo đủ các hướng, nhưng giờ xem chừng họ đang chạy ra xa khỏi Gazef. Trông cứ như họ đang tạo ra một đường trống giữa Gazef và con Dark Young.

Con Dark Young tới gần hơn, dẫm bẹp mọi người dưới móng guốc của nó với mỗi bước chân.

Gazef gồng mình nâng thanh kiếm lên. Anh nên tấn công vào đâu thì mang lại kết quả tốt nhất?

Anh kích hoạt một võ kĩ - [Sense Weakness].

Tuy nhiên-

"-Chẳng có điểm yếu nào."

Nó thực sự không có điểm yếu, hay là do sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai quá lớn nên không thể tìm thấy điểm yếu, Gazef không hề biết được.

Dù thế, anh không hề thất vọng. Suy cho cùng anh đã nghĩ kết quả sẽ là vậy.

Anh kích hoạt một võ kĩ khác.

Đây là một nước đi bí mật thực sự xứng đáng được gọi là nước đi bí mật, một kĩ thuật giúp cường hóa khả năng nhận thức ngoại cảm của anh, [Possibility Sense].

Với sự khác biệt một trời một vực giữa năng lực vật lý của họ, thu hẹp một hai inch bằng cách cường hóa thêm thuộc tính vật lý so với khoảng cách cả dặm cũng chẳng khác gì. Đã vậy, anh quyết định trông cậy vào thứ khác - nếu là giác quan thứ sáu, có thể sẽ có hiệu quả hơn.

"Tới đây, con quái thú."

Con Dark Young như nghe được lời thách thức, và chạy thẳng tới Gazef. Khoảng cách bị thu hẹp một cách nhanh chóng.

Thật sự mà nói-

-Gazef đang sợ hãi.

Nếu có thể, anh thực sự muốn bỏ chạy với những binh lính xung quanh.

Kể cả sau khi kích hoạt [Possibility Sense], anh vẫn chẳng cảm nhận được gì. Cứ như anh đang bị bao bọc bởi một bức tường bóng đêm không gì xuyên thủng được.

Khi con Dark Young tới gần, anh tìm hiểu hình dạng của nó một cách chi tiết hơn.

Xem xét việc móng guốc của nó vẫn nguyên vẹn, xem chừng vũ khí thông thường không thể nào gây thương tổn cho nó được. Từ dấu chân sâu hoắm nó để lại trên mặt đất khi bước qua, khối lượng của nó sẽ lập tức giết chết bất kì ai nó dẫm phải.

Hiểu sâu hơn về con quái thú này, nỗi sợ của anh càng lớn thêm.

Ngay bây giờ, Gazef đang chịu một nỗi kinh sợ còn khủng khiếp hơn nhiều so với những binh lính đang chạy bán sống bán chết quanh anh.

Nhưng anh không thể quay lưng lại.

Chiến binh mạnh nhất Vương Quốc không thể bỏ chạy được. Anh hủy bỏ [Possbility Sense], trấn tĩnh hơi thở của mình lại.

Con Dark Young tới gần hơn.

Nó gần tới nỗi những đám đất bị móng guốc của nó đá lên văng cả vào người Gazef.

Nó hoàn toàn lờ đi những binh lính xung quanh, như thể họ chẳng khác gì những con sâu bò lổn ngổn, hướng thẳng tới Gazef.

Hoặc không.

Con Dark Young quay người như thể đụng phải một bức tường, vội vàng vượt qua Gazef. Bởi vì cú quay người quá gấp, những dấu chân của con Dark Young lộn xộn cả lên, và nếu không phải nhờ có nhiều chân thì nó đã mất thăng bằng rồi.

Kẻ thù đã bỏ chạy. Đây là điều không thể, và Gazef biết.

Nó chỉ đơn giản xem xét nơi nó có thể tìm thấy nhiều mồi hơn và chuyển hướng về nơi mà nó có thể dẫm nát nhiều nạn nhân hơn dưới những móng guốc đẫm máu của mình.

Con Dark Young vượt qua Gazef, làm cả thế giới rung chuyển khi nó lao qua.

Khoảng cách chỉ có khoảng trên dưới một mét, khiến mặt đất dưới chân anh rung mạnh như động đất. Bất cứ ai khác ngoài Gazef cũng sẽ ngã xuống.

Anh nhắm vào móng guốc khổng lồ của con Dark Young khi nó chạy qua-

"-Haah!"

Gazef vung kiếm. Với vận tốc này, tốc độ của chính kẻ thù sẽ trở thành thứ vũ khí tự xé toạc nó dưới lưỡi kiếm của anh.

Ngay khoảnh khắc móng guốc chạm vào thanh kiếm, một lực va chạm khổng lồ chạy qua thanh kiếm lên tay Gazef. Nó làm cho anh cảm thấy như cánh tay của mình bị trật khớp luôn.

Đôi chân anh ghì chặt trên mặt đất, để lại hai vệt đất dài sau khi bị kéo đi một quãng.

"Gwaaargh!"

Bằng cách nào đó, anh vẫn nắm được thanh kiếm trên tay, những cơn đau thì lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Là cơ hay gân, tất cả các phần cơ thể của anh đều chịu đau đớn từ lực tác động mà cơ thể gánh chịu.

Gazef thở mạnh và nhìn chằm chằm vào cơ thể khổng lồ vừa vượt qua anh.

Cách Gazef không xa, một con Dark Young cuối cùng cũng đứng lại.

Một trong những xúc tu của nó đã bị lấm bẩn.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tỏa ra khắp cơ thể. Gazef giơ kiếm.

Ngay lập tức, một lực tác động bí ẩn phát ra từ thanh kiếm, và cơ thể anh trôi giữa trời.

Gazef chẳng thấy gì cả, nhưng anh đoán chắc rắc mình vừa bị cái xúc tu đập. Cơ thể anh bay đi cũng với bầu trời trải dài phía trên.

Sau khi bay qua không khí trong một khoảng thời gian dài kinh ngạc, cơ thể Gazef cuối cùng cũng chạm xuống đất. Anh ta lăn, lăn, và lăn, nhưng không phải giống như một cái xác. Đó là hành động cố ý của một người đang cố gắng để giảm bớt lực tác động của mình.

Gazef từ từ đứng dậy, gượng ép cơ thể méo mó của mình chuyển động. Anh nhìn vào khoảng cách với con Dark Young.

Một đòn.

Cánh tay chịu đòn đã bị gãy. Vẫn còn may chán là thanh kiếm của anh không bị gãy luôn.

Cảm xúc trên gương mặt Gazef tan biến.

Tại sao, tại sao anh lại được cứu? Sao nó không đuổi theo anh?

Bởi vì anh còn không đáng làm đối thủ của nó, chắc thế. Xem ra đó là câu trả lời thỏa đáng nhất.

Còn không thể xem đó là bị đánh bại hoàn toàn được. Để bị đánh bại, thì anh phải chiến đấu cái đã, mà anh thậm chí còn chưa kịp chiến nữa.

Anh cắn môi, dòng máu đỏ tươi trào ra.

Bằng cách đó, Gazef kiềm nén cơn đau mãnh liệt đang ngập tràn khắp cơ thể và lao vào bằng tất cả sức lực.

Dù cho anh không thể đánh bại đối thủ, dù cho anh sẽ chết sau đòn tiếp theo, kể cả vậy, anh vẫn cần phải bảo vệ Đức Vua.

Tuy nhiên, những bước chân đầy quyết tâm và niềm tin của anh trở nên lựng khựng chỉ sau vài bước.

Anh nhìn con Dark Young đang chuyển hướng về phía mình -không có nhầm lẫn gì ở đây cả- và nhận ra tại sao mình vẫn còn sống.

Phía trên con Dark Young, ai đó đang ngồi trên một thứ trông như ngai vàng làm từ những xúc tu, tư thế vương giả như một vị vua đang cai trị. Tất nhiên, khuôn mặt đó trông thật bất thường. Đó là một bộ xương, và không cần bàn gì thêm nữa, đó là một Undead.

Anh không ngốc đến nỗi không nhận ra vị vua đó là ai.

"Ainz Ooal Gown...dono. Vậy ra ngài không phải là người."

Lực lượng đặc biệt của Vương Triều. Gazef chẳng có cửa nào đánh bại họ, vậy mà họ lại bị quét tan một cách dễ dàng. Không một người thường nào có thể làm chuyện đó, khiến cho sự thật này thật dễ chấp nhận.

Đúng. Sao anh có thể nghĩ một người với sức mạnh như vậy có thể là người chứ?

"Stronoff-sama!"

Chỉ cần nghe giọng, anh cũng biết được ai vừa lên tiếng dù không quay lại. Một cặp đôi quen thuộc chạy về phía anh.

"Hai người vẫn ổn à."

Climb và Brand vẫn ổn, Climb thậm chỉ còn chẳng bị chút vết bẩn nào trên bộ giáp trắng tinh của mình. Xem xét việc họ chẳng thèm cố gắng thoát thân lấy một lần, đây có thể coi là một vận may.

"Tôi mừng vì ngài vẫn an toàn!"

"Tôi không nghĩ anh sẽ dẹo, hóa ra anh không dẹo thật. Cơ mà, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đúng không?"

Hai người họ nhìn về phía mà Gazef vẫn đang nhìn.

"Đó là..."

"Chỉ có thể là một người thôi, Climb-kun. Quái vật thống trị tất cả các quái vật khác. Đó là Ainz Ooal Gown."

"Đó là...đó là...Biết nói sao đây...tôi, tôi xin lỗi."

Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Climb đột nhiên run rẩy. Biểu cảm cứng đờ của cậu đã bóc trần sự thật rằng cậu không run vì phấn khích hay dự đoán trước gì cả.

"Đừng lo, Climb-kun. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nói đúng hơn, chẳng thể làm được gì khác cả! Một người thứ ba với sức mạnh vượt xa mọi tri thức hợp lý! Đó là những gì cuộc sống của tôi còn lại kể từ ngày hôm ấy!"

Brain phát ra một bầu không khí đáng sợ và thủ thế. Gazef cảm thấy ngạc nhiên khi biểu cảm trên gương mặt anh ta thật bình thường và dễ dàng, không hề phù hợp với hoàn cảnh tí nào.

"Tôi-tôi sẽ không bỏ chạy đâu!"

Climb và Brain đứng bên cạnh Gazef.

Giữa những khối thịt bay tán loạn, con Dark Young dừng phía trước Gazef.

Những tiếng la hét từ phía xa vọng tới, chỉ có mình nơi này là yên tĩnh.

Cứ như khu vực này đã không còn là một phần của thế giới nữa.

Ánh mắt của Ainz rời khỏi Gazef, lướt qua Brain một cách không hài lòng và dừng lại ở Climb. Anh nhún vai, và nhìn lại Gazef.

"...Trông anh hơi bị tràn đầy sức sống nhỉ, Stronoff-dono."

"Tôi nghĩ ngài cũng vậy, Gown-dono...fufu. Có vấn gì không khi nói 'anh tràn đầy sức sống nhỉ'? Suy cho cùng, nếu anh dừng việc làm con người sau khi chúng ta chia tay lúc đó, thì có vẻ thật là thô lỗ quá."

"Hahaha. Không, ta vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Ainz cười lớn, trôi từ từ phía trên con Dark Young xuống. Hắn ta chắc phải dùng một ma pháp gì đó, cho hắn ta khả năng trôi nổi bất chấp trọng lực.

Mặc dù anh nghĩ đó có thể là thần chú nổi danh [Flight], nhưng khi xem xét việc Ainz Ooal Gown là một ma pháp sư quyền năng, anh nghĩ rằng đó hẳn là một phiên bản mạnh hơn của thần chú đó- còn mạnh hơn thế nào, hay đó là thần chú kiểu gì, Gazef hoàn toàn không biết.

"Đã lâu rồi nhỉ, Stronoff-dono. Từ lúc ở làng Carne."

"Quả thật, Gown-dono. Vậy...cho phép tôi hỏi, tại sao ngài lại tìm kiếm tôi? Hay là ngài tìm thấy một gương mặt thân quen giữa chiến trường và quyết định tới gặp tôi?"

"À, đúng vậy. Ta không thích nói chuyện phiếm, hay mấy lời lằng nhằng không hợp với nơi này tí nào. Vậy...Ta sẽ nói thẳng luôn."

Ainz chậm rãi đưa bàn tay xương xẩu lên.

Không hề có chút ác cảm nào cả, thay vào đó là một cử chỉ thân thiện.

"Trở thành thuộc hạ của ta."

Ngay sau đó, đôi mắt Gazef mở ra to tròn.

Cùng lúc đó, tiếng Brain và Climb ở hai bên nuốt nước bọt phát ra to rõ.

Ai mà nghĩ được chuyện một ma pháp sư quyền năng lại đưa ra lời đề nghị như thế chứ?

"Nếu anh trở thành thuộc hạ của ta-"

Ainz búng tay. Làm thế quái nào mà hắn ta làm được việc đó bằng những ngón tay toàn xương vì vẫn chưa rõ.

Nghĩ rằng hắn ta đã làm gì đó với mình, Gazef rùng mình.

Nhưng, cả tâm trí và cơ thể anh chẳng thay đổi gì cả. Anh không cảm thấy gì cả.

"Nhìn xung quanh đi."

Gazef đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đã-

"Tôi hiểu rồi. Chúng đã dừng lại."

Con Dark Young đã ngừng cử động, như thể bị đóng băng tại chỗ. Cái cách mà móng guốc của chúng dừng lại trên không giữa lúc đang dậm xuống giống như một tượng đài.

"Chỉ là tạm thời thôi. Chuyện gì xảy ra sau đó là tùy thuộc vào quyết định của anh. Nếu anh từ chối, ta sẽ ra lệnh cho bầy cừu một lần nữa. Ta tin ta chẳng cần phải nói rõ mệnh lệnh đó là gì đúng không?"

Gazef nhìn Ainz một cách ngớ ngẩn.

Kể cả nếu hắn ta buộc Gazef trở thành thuộc hạ bằng cách dùng con tin, mối liên kết vẫn quá thiếu sự trung thành, và có thể sẽ dẫn tới sự phản bội chia rẽ từ bên trong. Hẳn Ainz đã phải xem xét tất cả điều này trước khi đưa ra lời đề nghị.

Vậy nghĩa là hẳn phải có lý do nào khác đằng sau những lời của anh ta.

Nhưng là gì, Gazef không biết.

Còn cả lý do mà anh ta -một thực thể có thể chỉ huy một đội quân như thế này- lại đặc biệt tìm kiếm Gazef.

"Sao nào? Gazef Stronoff, hãy trở thành thuộc hạ của ta."

Ainz đưa tay ra.

Nếu anh nắm lấy bàn tay ấy, rất nhiều mạng sống sẽ được cứu vớt.

Trái tim Gazef dao động mạnh mẽ.

Anh đã được ban cho cơ hội để cứu lấy mạng sống của những người dân Vương Quốc.

Tuy nhiên -Gazef lại không thể nắm lấy bàn tay ấy.

Một quyết định khốn khổ.

Sự lựa chọn chỉ làm hài lòng chính bản thân anh.

Trăm phần trăm những người khác sẽ chửi rủa Gazef là đồ ngu xuẩn.

Dù vậy, Gazef vẫn không thể làm bất cứ việc gì phản bội lại Vương Quốc.

Gazef kiên quyết lắc đầu.

"Tôi từ chối. Tôi là thanh kiếm của Đức Vua. Vì lợi ích của ngài ấy, tôi sẵn sàng vui vẻ từ bỏ sinh mạng của mình. Chuyện này tôi không thể thỏa hiệp được."

"Kể cả như cuối cùng lựa chọn của anh phải trả giá nhiều mạng sống hơn? Một người dũng cảm liều mạng thách thức những kẻ thù mạnh mẽ ở làng Carne. Liệu người đó nay có chịu vứt bỏ mạng sống của những kẻ khác để chính mình được cứu không?"

Trái tim Gazef như bị dao đâm vào.

Nhưng dù là vậy, Gazef Stronoff vẫn không thể nắm lấy tay Ainz Ooal Gown.

Tướng quân của Vương Quốc không thể phàn bội Đức Vua.

Đó chính là lòng trung thành to lớn của Gazef.

Sự khó chịu hình thành trên khuôn mặt của Gazef đang đứng lặng, Ainz nhún vai.

"Thật là một kẻ ngu ngốc. Vậy-"

Gazef không hề cho phép anh nói hết câu, lập tức chĩa kiếm về phía Ainz.

"-Cái gì?"

Anh đã bị thương bởi con Dark Young, và dù có sức mạnh của bùa chú hồi phục thì anh cũng không thể hoàn toàn bình phục được. Tuy vậy, kể cả trong trạng thái này, ý chí chiến đấu của Gazef vẫn rực sáng như mặt trời.

"Gown-dono. Xin hãy cho phép kẻ đã được hưởng sự rộng lượng của ngài này chuộc lỗi cho sự thô lỗ của hắn...Tôi muốn yêu cầu đấu tay đôi với ngài."

Khuôn mặt của Ainz là một đầu lâu không hề có thịt. Vì vậy, không ai có thể nói anh ta đang có biểu cảm gì, hay đoán xem anh ta đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, vì lý do gì đó, anh ta trông có vẻ không nói nên lời. Đó là những gì hai người kia nghĩ khi họ chứng kiến cảnh này. Dù anh ta vẫn giữ yên lặng, nhưng sự bất ổn đang lộ ra rõ ràng.

"...Nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên."

"...Anh sẽ chết đấy."

"Làm gì còn trường hợp nào khác nữa."

"Đã biết vậy sao vẫn còn làm? Từ đầu ta vốn không có ý định giết anh...anh muốn tự tử à?"

"Tôi không nghĩ vậy...không."

"...Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi không hiểu nổi logic của anh nữa. Nếu anh tin rằng có thể thắng và thách thức tôi, tôi có thể hiểu được. Nếu anh nghĩ rằng vẫn còn có cơ hội chiến thắng trong tình cảnh này, chuyện đó cũng vẫn hợp lý. Tuy nhiên, anh chắc chắn mình sẽ thua. Anh bị mất ý thức à?"

"Vua của kẻ thù đang đứng trước mặt tôi, nằm trong tầm kiếm của tôi. Không phải là lẽ tự nhiên khi xem thử tôi có thể lấy đầu kẻ tự đưa đầu mình ra không sao?"

"Đúng là khoảng cách vật lý giữa chúng ta rất gần. Tuy nhiên, xem chừng với tôi đó vẫn là một khoảng cách cực kì khác biệt giữa chúng ta. Có sai không?"

Với một tiếng whoosh, những chiếc xúc tu đang dãn ra của con Dark Young phía sau Ainz lập tức lao tới, hất tung đống đất bên cạnh Gazef.

Mắt Gazef không hề nhìn theo những xúc tu đang đánh xuống mặt đất bên cạnh anh.

"Có thể là vậy, Gown-dono."

"Anh đang thử vận may của mình vì ta nói không muốn giết anh đấy à?"

Gazef bật cười từ đáy lòng.

"Chắc chắn là không. Tôi chỉ đơn giản là muốn làm những gì mà tôi, với tư cách là Tướng quân của Vương Quốc, nên làm. Đó là những gì tôi đang nghĩ."

"...Nếu tôi chấp nhận lời thách đấu, anh sẽ nhận ra rằng ta sẽ giết anh một cách không thương tiếc chứ? Chỉ có thể là vậy thôi."

"Quả thật là vậy."

"Vậy là mọi thứ sẽ như vậy à...kể cả sau khi ta đã nói tất cả, anh vẫn không đổi ý à. Thật đáng tiếc. Nói như một nhà sưu tập, thật đáng tiếc khi phải phá hủy một mẫu vật hiếm có."

Gazef không hề có ý định lui lại.

Đây là một vận may không thể tin được. Đầu tiên là Ainz, người được bao bọc bởi cả đống thuộc hạ đầy kinh ngạc, đang đứng trước mặt anh mà không hề có một vệ sĩ nào.

Hơn nữa, sự kiêu hãnh với tư cách là một kẻ đầy quyền năng của hắn ta sẽ không ra lệnh cho con Dark Young phía sau hành động.

Anh sẽ không bao giờ có được một cơ hội như vậy nữa.

Kẻ thù của anh đứng ở nơi mà anh có dùng cả hai tay cũng không với tới được. Tuy nhiên, ngay bây giờ, anh có cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Lần tới gặp nhau, hắn ta hẳn sẽ được bao bọc bởi cả chục lớp bảo vệ như những ma pháp sư vốn yếu đuối trong cận chiến vẫn làm. Gazef sẽ chẳng bao giờ đưa Ainz vào tầm kiếm của mình được nữa. Vì vậy, anh phải khiêu chiến với Ainz.

Và cũng còn một lý do nữa.

Mặc dù cơ hội mà anh đang dựa vào còn thua xa một hi vọng mỏng manh, cho dù vậy-

Gazef đưa ra lời thách đấu nghiêm túc.

"Sorcerer King Ainz Ooal Gown-dono! Tên ta là Gazef Stronoff, Tướng quân của Vương Quốc Re-Estize! Ta chính thức yêu cầu một trận đấu tay đôi với ngài!"

"Tướng quân..."

"Gazef!"

Không thể nhịn thêm nữa, Brain kêu lên. Nhưng Gazef vẫn tiếp tục không chút do dự.

"Nếu ngài cảm thấy chấp nhận được, Sorcerer King-dono, tôi mong ngài thấy hai người này phù hợp để chứng kiến trận đấu của chúng ta."

Ainz nhún vai.

Vậy đi, kiểu như vậy. Gazef hiểu ý, anh gật đầu.

"Chờ, chờ một chút! Khoan đã, Gazef! Tôi lúc nào cũng có thể chết cùng với anh! Đừng có đi một mình! Thưa ngài Sorcerer King, tôi xin ngài! Tôi biết điều theo đúng tín ngưỡng thì quả là mặt dày, nhưng đây là một yêu cầu hết sức chân thành! Xin hãy để cả hai chúng tôi đấu với ngài! Tôi biết nó sẽ chẳng gây khó dễ cho ngài chút nào cả mà!"

Quả nhiên...

Sau khi nghe những lời như ho ra máu của Brain, Gazef nghĩ.

Biểu cảm trên gương mặt Brain bấy giờ là biểu cảm của một chiến binh đã chấp nhận số phận của mình.

Đã xác định sẵn rằng anh ta sẽ bị giết cùng với Gazef, bởi Ainz Ooal Gown.

Tuy nhiên, anh không chấp nhận như vậy. Anh không thể chấp nhận nó.

"Brain Unglaus! Cậu muốn làm vấy bẩn lòng tin của một chiến binh như ta sao?"

Brain sốc ra mặt.

"-Không sao, Stronoff-dono. Ta không phiền khi phải đấu với cả hai đâu."

"Xin đừng, Sorcerer King-dono. Trận đấu này là với tôi. Tôi xin ngài hãy tha cho hai kẻ đằng kia."

Ánh chớp đỏ trôi lơ lửng trong hốc mắt xương xẩu của Ainz rực sáng.

"...Gì đây. Ta chưa từng thấy ánh mắt thế này bao giờ. Ánh mắt của một người đã chấp nhận cái chết của mình và chạy thẳng tới nó. Ánh mắt đầy kiên định. Thật đáng ngưỡng mộ."

Ainz nói như một con người.

"Tốt lắm. Ta chấp nhận yêu cầu của anh. Tôi sẽ PvP 1 đấu 1 với Stronoff-dono."

Brain quỳ sụp xuống, bất lực.

Gương mặt anh bị che khuất, nhưng những giọt mưa đang rơi xuống mặt đất đỏ thẫm phía dưới anh ta.

Tôi xin lỗi.

Gazef tự nhủ trong lòng.

"Thi thể sẽ được hoàn trả sau khi được bảo quản hợp lý. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc sử dụng ma pháp hồi sinh-"

"-Không cần phải làm vậy."

Lời của Gazef khiến cả hai người còn lại lẫn đối phương không nói được gì.

"Tôi không muốn được sống lại. Ngài có thể tiêu hủy xác của tôi ở đây nếu muốn."

Ma pháp hồi sinh không hề tồi tệ. Tuy nhiên, Gazef không thích nó.

Mọi người chỉ có một mạng sống.

Bởi vì vậy, quyết định đối với sinh mạng của một người mới thực sự có ý nghĩa.

Và, dù cho là vì Vương Quốc của mình, anh cũng không thể trở về từ cõi chết.

Nếu Gazef chết, Đức Vua sẽ có thể nói rằng ngài ấy đã mất đi một người quan trọng. Bằng cách đó, có thể ngài ấy sẽ làm dịu đi được cơn bão phẫn nộ và oán hận bởi sự mất mát của người dân trong Vương Quốc.

Đây là một hành động vì lòng trung thành cuối cùng của Tướng quân Vương Quốc, người đã chọn cách làm theo ý muốn ích kỉ của mình.

Lờ đi những ánh nhìn kinh ngạc xung quanh, Gazef bình thản cười.

"Vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Hai người, tôi hi vọng hai người sẽ chứng kiến trận đấu cuối cùng của ta."

Climb không thể tưởng tượng được rằng người đàn ông tên Brain Unglaus có thể thể hiện phần mềm yếu và nhạy cảm như vậy của mình.

Cậu biết Brain rất mạnh mẽ, đầy lạc quan và phóng khoáng. Tuy nhiên, một người đang cúi đầu trông chẳng giống vậy tí nào. Dù vậy, trông anh ta vẫn không hề yếu đuối hay mềm yếu chút nào dù nhìn thê thảm vậy.

"Brain. Cậu không định thực hiện nhiệm vụ của mình sao?"

Gazef cất tiếng mà không thèm nhìn lại.

Brain không cử động. Cái cách anh ta cào tay xuống mặt đất như để truyền sự đau khổ của mình qua Climb. Cho dù vậy, Climb vẫn phải nói ra.

"...Đây là mong ước cuối cùng của Stronoff-sama."

Cậu không hề nghĩ rằng Gazef Stronoff có thể thắng.

Đó là lí do Climb và Brain phải thực hiện yêu cầu cuối cùng của Gazef.

Chậm rãi, Brain đứng dậy.

Nóng.

Nó khiến cho Climb muốn cúp đuôi chạy luôn cho rồi.

Cứ như có những luồng khí nóng đang đẩy Brain đứng dậy.

"...Tôi đã để cậu thấy bộ mặt đáng khinh của tôi, Climb-kun. Được rồi. Tôi sẽ khắc ghi hình tượng quý tộc của Gazef vào mắt mình."

"...Cám ơn."

Rút cuộc giữa Brain Unglaus và Gazef Stronoff là mối quan hệ gì đây?

Climb không thể hiểu được sợi dây giữa hai người, nhất là phía của Brain.

Sau khi bại trận trước Gazef, anh ta bắt đầu hành trình để nâng cao kiếm kĩ của mình. Đó là Brain mà Climb biết. Tuy nhiên, cậu cảm giác rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.

"Vậy, Stronoff-dono. Anh có thể cho tôi xem qua cây kiếm đó chứ? Có vài điều tôi muốn tìm hiểu."

Ainz đề nghị như thể đang hỏi trời mưa hay nắng. Kiếm được cường hóa có thể có đủ kiểu năng lực được yểm vào. Xem xét kiếm có thể sẽ để lộ cơ chế chiến thuật của một người. Theo lẽ thường, chẳng ai sẽ đồng ý đề nghị đó.

Climb không phải là người duy nhất nghĩ vậy, đó là lý do tại sao mắt Brain mở to khi thấy những gì diễn ra tiếp sau đó.

Gazef xoay kiếm 180 độ và đưa chuôi kiếm cho Ainz.

"Gazef! Anh hoàn toàn từ bỏ chiến thắng rồi sao?!"

"Brain! Đừng có nói những điều đáng hổ thẹn như vậy! Sorcerer King không phải là hạng người đó."

Ainz cầm thanh kiếm và niệm thần chú. Sau đó, hắn bật cười.

"Chà, thanh kiếm này khá thú vị đấy."

Ainz quay chuôi kiếm trả lại Gazef, đúng như cách mà thanh kiếm được đưa cho anh.

"Stronoff-dono. Anh có biết gì về sức mạnh của thanh kiếm này không?"

"Tôi hoàn toàn hiểu. Thanh kiếm này có một độ sắc bén kinh thường có thể cắt kim loại như cắt giấy."

"Thật đáng tiếc. Đó chỉ là một phần sức mạnh của thanh kiếm thôi."

"-Cái gì? Vậy là sao, Sorcerer King-dono?"

"Ừm, nói ngắn gọn, cây kiếm này là một vũ khí có thể giết được ta. Đó là điều kiện tối thiểu nhất để tiến hành đấu tay đôi. Nếu không có vũ khí có thể gây thương tổn cho ta, vậy đây sẽ chẳng khác gì một cuộc hành quyết."

"Xin lỗi vì đã so sánh anh với lũ chuột đã vào tòa thành của ta", Ainz vừa lẩm bẩm vừa bất ngờ tạo ra một thanh đoản kiếm từ hư không.

Không chút do dự, anh đưa lưỡi kiếm chém mạnh vào mặt mình.

Thậm chí một vết xước cũng chẳng có.

"Vật thể cường hóa yếu cỡ này không thể tổn thương cơ thể của ta. Để tham khảo, thanh đoản kiếm này được yểm một lượng thông tin -hay năng lượng- bằng với thanh kiếm của anh, Stronoff-dono. Tuy nhiên, thanh kiếm của anh có thể gây thương tổn cho tôi, rõ ràng theo tôi biết là vậy. Tôi có thể yêu cầu thanh kiếm đó như một chiến lợi phẩm sau khi thắng không?"

Gazef cười nhẹ.

"Xin thứ lỗi, nhưng thanh kiếm này là một quốc bảo."

"Hmm. PvP không phần thưởng? Được thôi. Ta tôn trọng yêu cầu đó."

"Thành thật cám ơn, Sorcerer King-dono."

Sau khi trả lại thanh kiếm cho Gazef, Ainz gãi cằm nghĩ ngợi. Hắn bước từng bước ra xa, tạo một khoảng cách thông thường giữa họ.

"Ta nghĩ đây là cỡ năm mét. Và...chúng ta sẽ cần cái gì đó ra hiệu. Cậu, người mặc giáp trắng. Hãy tìm gì đó để ra hiệu đi."

Đột nhiên bị kêu tên, Climb rung mình.

"Climb, nhờ cậu."

"Vậy, tôi có một cái lắc chuông ma thuật đây. Tôi sẽ rung nó, và nó sẽ là tín hiệu bắt đầu."

Cả hai lặng lẽ gật đầu trước đề nghị của Climb.

Gazef giơ kiếm lên, chĩa thẳng vào mắt kẻ thù. Sức mạnh tràn khắp mọi cơ quan trên người anh. Trong mắt Climb đang đứng ở sau, cơ thể Gazef như đang phồng lên.

Một kiếm quang đầy áp đảo. Cậu chưa từng được thấy áp lực thực sự mà Tướng quân Vương Quốc có thể tạo ra. Dù vậy, cơ thể anh ta trông thật xa xôi, mờ mờ ảo ảo.

"Stronoff-sama..."

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu thấy Gazef còn sống.

"Cũng không chắc chắn."

"-Eh?"

Đột nhiên, Brain ở bên cạnh Climb đề xuất một lời phản bác.

"Chẳng có gì đảm bảo Gazef sẽ thua cả. Cơ hội là cực kì thấp, nhưng vẫn có thể thắng. Gã đó có một đòn sát thủ, cậu biết không? Một võ kĩ mà anh ta dùng như lá bài tủ cuối cùng?"

"[Sixfold Slash of Light]?"

Brain cười bình tĩnh.

"Không. Đó là võ kĩ tối thượng vượt xa cả chiêu đó. Anh ta đã học được nó."

"Gì, là chiêu gì vậy?!"

Climb vừa chuẩn bị chiếc chuông, vừa nhìn thanh kiếm đang giơ lên, và khuôn mặt Gazef chứa đầy sự tập trung cao độ.

Khuôn mặt sắt đá của người đàn ông được xưng tụng là Chiến Sĩ Trưởng bởi tất cả những vương quốc gần đó.

"Ah. Nó bắt nguồn từ một mạo hiểm giả cấp Adamantite của Vương Quốc. Đó là võ kĩ được tạo ra bởi Vestia Croft Di Lofan, nhưng ông ấy lại không thể dùng nó bởi lý do tuổi tác. Nếu đòn bí mật nhất của ta, [Nail Clipper] là kết quả của việc dùng nhiều võ kĩ cùng một lúc, thì con bài sát thủ của Gazef là kĩ năng đơn mục tiêu mạnh nhất. Ai biết được, đòn đó...có khi nó sẽ có thể chạm tới Ainz Ooal Gown."

Có thể đó là lí do mà anh ta yêu cầu đấu tay đôi, Brain nói, mắt vẫn không rời quang cảnh phía trước.

Climb nuốt nước bọt. bàn tay đang nắm chiếc chuông trở nên nặng nề. Một khi chuông rung lên, số phận của Gazef sẽ bị niêm phong hoàn toàn.

"Muốn tôi làm giùm không?"

"...Cám ơn. Nhưng...tôi sẽ làm."

Gì, Brain lẩm bẩm, nhưng anh không nói thêm gì nữa.

Climb giơ chiếc chuông lên. Cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng chiến thắng sẽ đến với Gazef.

Và rồi -to hơn cả mong đợi- tiếng chuông vang lên.

Với sự tập trung đến giới hạn tuyệt đối, Gazef bước tới với tốc độ không tưởng-

Không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, Brain và Climb mở to mắt và xem-

-và nhanh hơn bất cứ ai trong bọn họ, thế giới trở nên tĩnh lặng.

"Như ta đã nói...việc chống dừng-thời-gian là rất quan trọng."

Bởi vì Ainz đã lập tức niệm [Silent Time Stop], Gazef, thanh kiếm đang giơ lên cao, đều đóng băng trước Ainz.

Không đòn tấn công nào hoạt động trong lúc thời gian ngưng đọng. Kể cả nếu hắn dùng ma pháp tấn công vào Gazef đang đứng yên đó, nó cũng không hề gây chút tổn thương nào. Bởi vậy, Ainz niệm thần chú trong lúc theo dõi thời gian.

"[Delay Magic: True Death]."

Một ma pháp cấp chín.

[Grasp Heart] là một ma pháp tiện lợi hơn nhiều, nên hắn không hay dùng chiêu này lắm.

Nếu không có thần chú nào ảnh hưởng được kẻ địch trong khi thời gian ngưng đọng, vậy chỉ cần trì hoãn việc kích hoạt thần chú tới khoảnh khắc [Time Stop] kết thúc. Mặc dù chỉ là một đòn kết hợp đơn giản theo lý thuyết, mấu chốt vẫn là việc canh thời gian chuẩn xác, vốn cực kì khó. Chỉ có khoảng 5% những người dùng ma pháp có thể làm được.

Sau rất nhiều lần tập luyện và thực hành, Ainz đã nằm được trong số 5% đó.

"...Vĩnh biệt, Gazef Stronoff. Ta chưa bao giờ ghét anh cả."

Thần chú kết thúc, và thời gian trở lại với thế giới.

Ngay sau đó, một ma pháp khác được kích hoạt trước tất cả.

-Gazef từ từ ngã xuống.

"Eh?"

"Cá-cái gì?"

Climb và Brain không thể biết chuyện gì vừa xảy ra. Khoảnh khắc Gazef đang lao tới, anh ta đột nhiên gã xuống.

Ainz bước tới đỡ lấy cơ thể Gazef.

Thanh kiếm rời khỏi những ngón tay không chút sinh lực, rơi xuống mặt đất.

Trận chiến đã kết thúc.

Chẳng có cách nào để hiểu được.

Chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra.

"Cái quái gì vừa xảy ra...?"

"Làm quái nào tôi biết được!"

Brain cất giọng giận dữ.

"Sao vậy? Đứng dậy! Gazef!"

Và hi vọng của Brain bị dập tắt một cách lạnh lùng.

"Anh ta chết rồi."

Một cách đầy tôn trọng, thậm chí là cung kính, Sorcerer King Ainz đặt Gazef xuống đất. Sau đó, anh chậm rãi vuốt đôi mắt đang mở to của người đàn ông xuống.

Ainz nói với hai người gần đó trong khi vẫn nhìn vào mặt Gazef.

"...Nhìn thấy anh ta thách đấu với tôi mà không có chút cơ hội thắng nào làm ta nhớ lại mình ngày ấy. Để vinh danh Tướng quân, ta sẽ ra lệnh cho các Dark Young lui xuống. Cơ thể của anh ta sẽ được trả lại cho hai người."

"...Không, không cần làm vậy. Chúng tôi sẽ mang Gazef về. Không cần phải làm phiền ngài."

Climb thở nặng nhọc.

Liệu Brain sẽ thách đấu Ainz một trận vô vọng chăng? Cậu lo nghĩ. Tuy nhiên, không cần phải cả nghĩ vậy.

"Vậy sao," Ainz trả lời trước khi đứng dậy.

"Ma pháp gây cái chết tức thời mà ta dùng, [True Death], sẽ vô hiệu hóa ma pháp hồi sinh cấp thấp. Nói lại với những người ở Vương Quốc. Nói với họ rằng ta sẽ nhân từ với những ai thần phục một cách tôn kính."

Ainz nhẹ nhàng trôi vào không khí.

Kể cả khi họ thấy phần lưng không chút phòng bị của hắn ta, hai người họ biết rằng họ không thể có hành động đáng khinh như tấn công từ phía sau.

Ainz ngồi lên những xúc tu của con Dark Young.

Thật là một ngai vàng đáng sợ.

"Nhường E-Rantel và những khu vực xung quanh lại cho ta và lũ cừu sẽ không tới chơi Vương Đô. Hãy nói với Đức Vua như vậy khi gặp lại ông ta."

Con Dark Young quay đi, những con khác cũng bắt đầu đi về phía quân Đế Quốc.

"Climb-kun. Tôi có một yêu cầu...Có thể để tôi mang Gazef-dono về không?"

"...Được thôi. Vậy tôi sẽ mang kiếm của Stronoff-sama về."

"Nhiều người chết quá."

"Yeah, nhiều không đếm xuể."

"...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Tôi không biết. Nhưng, nếu có kẻ như vậy tự nhận mình là vua và tuyên bố lãnh thổ này..."

"Trong tương lai, chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. Và ai biết được, có khi số người chết sẽ còn vượt cả lượng xác hôm nay."

Đi phía sau Brain, người đang cõng Gazef trên lưng, Climb nghĩ về tương lai của Vương Quốc, ngập chìm trong mây mù.

Lời của Brain chắc chắn sẽ thành hiện thực. Vấn đề là cậu có thể làm được gì, và rồi, cậu sẽ làm những gì.

Và điều quan trọng nhất là

-Mình phải bảo vệ Renner-sama.

Climb nắm chặt tay, tự mình hạ quyết tâm. Ít nhất, cậu phải bảo vệ được nữ chủ nhân của mình, bằng bất cứ giá nào.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Chương Kết

Những cơn gió lạnh rít gào.

Mái tóc xù và quần áo của Brain Unglaus phất phới trong gió.

"... Thật lạnh ..."

Gió lạnh cuốn đi hơi thở trắng xám và lời lẩm bẩm của anh vào trong không khí, đưa chúng về phía phương xa.

Ngay cả những phần cơ thể được che kín nhất cũng cảm thấy như bị đông lạnh.

Brain đang nhìn chằm chằm vô định từ trên đỉnh bức tường của E-Rantel, nơi ba người họ đã đứng bên nhau trước khi ra trận.

Chẳng có gì ở đó, ngoại trừ bóng tối.

Trong cuộc chiến- không, cuộc thảm sát ở bình nguyên Katse, nhiều người dân của vương quốc đã chết.

Anh nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy khi bò ra khỏi chiến trường.

Những kẻ thua trận lê đôi chân của họ một cách thiếu sự sống, quần áo họ rách nát và trông hộ thật tồi tệ.

Mặc dù Brain là một chiến binh, người thường xuyên đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng cảnh tượng địa ngục - được tạo ra bởi một Magic Caster, đã làm đôi mắt anh rực cháy.

Mặc dù E-Rantel- nơi được bảo vệ bởi những bức tường - cũng không thể được coi là một nơi an toàn, các binh sĩ bỏ chạy, mệt mỏi, kiệt sức, và sụp đổ như con rối đứt dây. Họ cuộn tròn ở bất cứ nơi nào có thể, và ngủ như thể họ đã chết.

Trên ngọn tháp vắng người này, Brain từ từ thở ra một lần nữa.

Sau đó, anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

"Nghĩ lại thì ... Không còn vấn đề nào nữa."

Brain nhìn bàn tay của mình.

Khi giữ xác của người đàn ông đó trên tay, anh có cảm giác vô cùng nặng nề. Anh muốn quên nhưng không thể nào quên được.

Đó là một người đàn ông tuyệt vời, và là đối thủ mạnh nhất, người đã luôn luôn đi trước một bước.

Người đàn ông đó -Gazef Stronoff- cái chết của anh ta là một mất mát rất lớn với Brain.

Với Brain, Gazef không chỉ là đối thủ. Sự tồn tại của anh ta không chỉ được thể hiện với một từ.

Đó là con người đã chiến đấu với anh trong giải đấu, anh ta đã chính diện đánh bại Brain và niềm kiêu hãnh của anh, vì thế mong muốn rực cháy của Brain là đánh bại Gazef, Brain đã lấy Gazef để làm mục tiêu vượt qua.

Brain Unglaus, rèn luyện bản thân vì Gazef. Sức mạnh của người đàn ông được gọi là Gazef đã đủ cho Brain đầu tư cuộc sống của anh để rèn luyện. Anh ta đã như một bức tường không thể vượt qua ... và giống như một người cha.

Và rồi, những thứ ấy không còn tồn tại.

Gazef Stronoff đứng thẳng , giống như một ngọn núi hùng vĩ, ngay cả khi đã chết trước Brain.

Brain một lần nhìn thấy ý nghĩa thực sự của sức mạnh từ Shalltear Bloodfallen. Vì vậy, trong suốt một khoảng thời gian, tinh thần anh đã sa sút và không thể nào rút ra được.

Bởi vì anh đã quá tự tin vào sức mạnh anh theo đuổi, khi Shalltear đập tan sự tự tin đó, anh biết anh rất yếu. Cho dù hiện tại cũng là vậy.

Nhưng Gazef thì khác .

"Ainz Ooal Gown chắc chắn phải là một con quái vật có tầm cỡ như Shalltear Bloodfallen. Và Gazef đã thách thức hắn. "

Vào thời điểm đó, Gazef yêu cầu một cuộc đấu tay đôi không phải là muốn bản thân sống sót. Dáng vẻ của anh ta lúc đó hoàn toàn khác khi Brain đã khóc như một đứa trẻ và đánh rơi thanh kiếm trước Shalltear.

Tại sao anh lại làm điều đó?

"Mình không hiểu. Tại sao anh ta không chạy?"

"Tại sao anh chọn cái chết? Sẽ không ổn khi chạy trốn khỏi một con quái vật ư? Nó sẽ làm mai một sức mạnh của anh ư? Tại sao?! Nếu anh chết, tôi muốn đi với anh! "

Nếu không thể vượt qua Gazef, anh muốn chết cùng anh ta.

Brain nhìn vào vũ khí ở eo của mình.

Đó là Razor Edge, mà anh đã tạm thời được phép mang.

Brain cầm lấy Razor Edge, và kích hoạt võ kĩ.

"Fourfold Slash of Light."

Kỹ thuật Gazef dùng để đánh bại Brain ở giải đấu.

Bốn cung ánh sáng chẻ lan can gần đó thành từng mảnh. Lưỡi dao lướt qua kim loại dễ dàng như cắt qua mặt nước.

" ... như thế này ... Tôi ngưỡng mộ anh ... Tôi muốn chết với anh. Tại sao anh không để tôi chiến đấu bên cạnh? Tại sao anh không nói với tôi rằng tôi có thể chết với anh! "

Brain che mặt.

Mắt anh nóng lên, nhưng những giọt nước mắt không chảy ra.

Tại lúc này, tiếng bước chân đều đều lọt vào tai Brain

Chỉ có một người sẽ đến đây.

"Tôi nghe nói rằng khi đàn ông lớn tuổi, những giọt nước mắt không chảy nữa. Có vẻ là thật. "

"Tôi nghĩ rằng nỗi đau mất một người quý giá không liên quan đến tuổi tác."

Đó là giọng nói khàn anh mong đợi.

"... Hãy tha thứ cho tôi, Climb-kun. Tôi đã đổ lỗi cho cậu. "

Brain dụi mắt, và tra kiếm vào vỏ. Climb lên đứng trước mặt anh, một biểu cảm kỳ **lạ trên khuôn mặt của cậu.

"Tuy nhiên ... tốt, ngay cả khi tôi ở đó, nó cũng vô dụng, phải không? Trong hoàn cảnh đó, không ai cố gắng giết Đức vua. Nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra sau đó? "

"Vâng. Bởi vì Hoàng tử Barbro đã không trở về, họ đã quyết định gửi một phái đoàn đi tìm Ngài ấy. "

Và bởi vì họ không đủ binh lực cho nhiệm vụ này, vì thế họ đã lập kế hoạchsử dụng các mạo hiểm giả.

"Sau đó, là vấn đề chuyển nhượng lại E-Rantel - đó là một quyết định thống nhất. Tất cả các quý tộc đã phê duyệt. Ngay cả Đức vua đồng ý. "

Ngay cả các nhà quý tộc của phe Hoàng gia cũng đã chấp nhận.

Trong hoàn cảnh ma quỷ rối loan, sức mạnh của phe Hoàng gia đã phát triển. Mặc dù sự phát triển nàyđồng nghĩa với đội quân khổng lồ họ gửi đến Bình nguyên Kattse, cũng có nghĩa là thiệt hại họ phải chịu vô cùng to lớn. Và nếu họ từ bỏ E-Rantel, lãnh địa trực thuộc Hoàng gia, phe Vương tộc sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nhưng đây là điều bắt buộc nếu muốn Vương quốc tiếp tục tồn tại.

Lần này, phe hoàng gia đã bị suy yếu nghiêm trọng, trong khi phe quý tộc đã phát triển mạnh mẽ hơn.

Tương lai sẽ ra sao?

Anh vô tình liếc về phía Climb, và nhìn thấy cậu run lên.

Cậu ta không run rẩy vì dận dữ mà vì sợ hãi. Cậu ta nhớ đến khung cảnh kia, trong lòng thầm gào thét. Nỗi tuyệt vọng kia vẫn tồn tại trong tâm trí cậu ta.

"... Ngay cả bây giờ, khi tôi nghĩ về họ, cơ thể tôi vẫn run lên sợ hãi."

'Họ' chính là những điều xảy ra trên chiến trường.

Trong ký ức của mình, anh đã nhìn thấy Climb đứng với anh ta, đối mặt với Sorcerer King. Có lẽ cậu ta biết câu trả lời, anh nghĩ.

"Này, giải thích cho tôi một chút. Tại sao Gazef lại yêu cầu như vậy? "

Khuôn mặt Climb hiện lên vẻ ngạc nhiên. Khi anh nghĩ rằng mình hỏi chưa rõ ràng lắm, đang định bổ sung thêm thì Climb trả lời

"Đây chỉ là ý kiến **cá nhân của tôi, có thể sẽ không đúng?"

"Ah, không sao, cứ nói đi."

"... Có phải ông ấy muốn cho chúng ta nhìn rõ không?"

"... Cho chúng ta nhìn rõ?"

"Sức mạnh của Sorcerer King, Ainz Ooal Gown. Và rồi ... ông ấy đã muốn cho chúng ta một tương lai. "

"Một tương lai?"

"Vâng. Nhờ vậy mà trong tương lai chúng ta sẽ có thêm thông tin và các chiến thuật khác nhau nếu phair đối mặt với hắn ta một lần nữa. "

Một tia chớp giữa trời xanh.

Không còn cách giải thích khác. Climb đã có câu trả lời đúng.

Người đàn ông đó đã đặt cược cuộc sống của mình để cho họ một ít thông tin. Mặc dù, anh ấy không nghĩ rằng Sorcerer King, một Magic Caster, sẽ sẵn sàng cận chiến mà không có vệ sĩ bên cạnh. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn đặt cược mạng sống của mình vào sự kỳ diệu, hy vọng rằng điều kì diệu sẽ xảy ra. Nhưng người mà anh ta đặt niềm tin vào là ai?

Brain cười nhạo chính mình. Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng có trường hợp đó.

Trong trường hợp đó ... anh sẽ sống sót như thế nào?Hiện tại anh đã hiểu được suy nghĩ của Gazef

Khi Brain chìm trong suy nghĩ, Climb hỏi một câu hỏi, như thể cậu không thể chịu nổi sự im lặng.

"... Nếu tôi không nhầm thì Stronoff-sama sẽ không cho phép mình được hồi sinh?"

"Gazef là một người vĩ đại."

Thậm chí nếu họ sử dụng phép thuật phục sinh, nó không nhất thiết có nghĩa là người chết sẽ sống lại. Truyền thuyết nói rằng những người đã hài lòng với cuộc sống của họ sẽ từ chối phục sinh.

"Đức vua có vẻ vẫn chưa chấp nhận ."

"Không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không trở lại ... Tuy nhiên, nó khá bất ngờ. "

"Vâng. Tôi không hiểu những gì Gazef-sama đã suy nghĩ. Có lẽ ông ấy nên trở lại và tiếp tục với lòng trung thành của mình? Đó là những gì tôi đã nghĩ."

"Vậy sao? Nếu làcậu, Climb, tôi nghĩ rằng cậu sẽ làm điều đó. Đối với tôi ... tôi sẽ không lựa chọn như thế. Tôi không hài lòng với cách tôi đã sống và ... Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng thêm nữa. "

"Về phần tôi, tôi vẫn sẽ chọn trở lại. Tôi muốn biến cơ thể này thành bụi để phục vụ Renner-sama, nếu tôi có khả năng đó. "

Chỉ có một người ở Vương quốc có thể sử dụng phép thuật phục sinh. Chắc chắn cái giá sẽ không hề rẻ ... nhưng đó cũng hợp lí.

Trong sự rối loạn của ma quỷ, tất cả các mạo hiểm giả tạo thành một nhóm xử lí những sự kiện đặc biệt, nhưng trong những hoàn cảnh bình thường, hồi sinh sẽ tốn một khoản rất lớn. Khoản tiền đó có thể khiến người mù sáng mắt, thường dân hoặc binh sĩ có làm việc cả đời cũng không đủ...Climb cũng thuộc số đó

Cô công chúa sẽ trả giúp cậu, Brain không nói. Thay vào đó, anh trả lời, "Thật vậy sao?"

Sự im lặng buông xuống một lần nữa. Ngay lập tức, Brain đã phá vỡ nó.

"Tôi thực sự muốn đánh bại gã đó ..."

Climb không trả lời. Và Brain cũng thế. Không, nếu anh cẩn thận suy nghĩ, thì Climb rất khó để nói tiếp. Tuy nhiên, anh không biết lý do tại sao, nhưng anh phải nói cho họ, tất cả những điều anh đã giấu trong trái tim của mình.

"Trong quá khứ, tôi đã thất bại. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi muốn đánh bại anh ta. Nhưng bây giờ, đó là không thể ... Ah, tôi để anh ta đi mất, "Brain nói khi anh nhìn lên bầu trời đêm. "Khỉ thật..."

"... Brain-san."

Mình nên làm gì?

Mình nên làm gì với trăn trối của Gazef ?

"Không, nó phải là như thế này. Tôi bối rối về cái gì? Chỉ có hai lựa chọn. Chấp nhận hoặc từ bỏ. Tôi muốn ... chiến thắng? Ah, nó là như thế ... "

Chỉ có một câu trả lời mà thôi.

Brain nở một nụ cười khốc liệt, và anh hướng thanh Razor Edge để bầu trời.

"Hừm! Bất cứ ai đều có thể gánh vác nó hoặc không bao giờ! "

Brain la lớn, từ tận đáy lòng mình.

"Anh đã chọn cái chết! Anh chọn cái chết một cách dễ dàng! Hối hận ở thế giới bên kia đi ! T - Tôi sẽ, tôi sẽ vượt qua anh theo cách của riêng tôi! Climb! Uống rượu nào! Cùng uống rượu và cùng vui vẻ nào!"

Anh không biết phải làm gì.

Tuy nhiên, anh biết rằng anh không đơn giản là chỉ muốn kế thừa ý chí của Gazef. Nếu anh làm vậy, cho dù làm gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ đánh bại được Gazef.

Bên cạnh đó, trong tương lai, anh có lẽ sẽ nhớ về những việc Gazef đã làm nhiều hơn nữa. Nhưng hiện nay, anh có thể đánh mất chính mình, và quên đi.

Anh vỗ vai Climb, và mạnh mẽ bước ra. Anh cảm giác hai tay mình như nhẹ hơn một chút

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 9-Brand New Chapter

Mùa xuân mọi người đều chờ mong sắp tới. Nhất là những người nông dân, những người có thể cảm thấy sức sống của mặt đất dưới chân họ đang quay trở lại, luôn chờ mong thời khắc nó đến. Mà những cư dân thành phố cũng có cùng loại tâm trạng đó. Nói là như vậy, nhưng cái quyết định đến mùa xuân ở các thành phố chủ yếu vẫn là chi phí mua củi đốt trong những căn phòng kín.

Tuy nhiên, vào ngày chào đón đầu tiên của mùa xuân ở E-Rantel, chỉ là sự tĩnh lặng.

Các đường phố không có một bóng người, như thể bọn họ đã chết hết.

Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra được những dấu hiệu của người dân từ những cánh cửa đóng kín hơi hé ra một chút. Cảm giác như mọi người đang nín thở và nhìn trộm vào thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên,

Hôm nay là ngày mà E-Rantel sẽ được chính thức được nhượng lại cho Ainz Ooal Gown và trở thành một thành phố trong Vương quốc Sorcerous của Nazarick.

Cánh cổng thành đầu tiên mở ra, và những tiếng chuông chào đón theo đó cũng vang lên.

Sau một khoảng thời gian đủ lâu, cánh cổng thành thứ hai mở ra, và tiếng chuông vang vọng qua thành phố một lần nữa.

Mà ở giữa cách cổng thứ hai và thứ ba là khu dân cư của thành phố.

Lý do cư dân của E-Rantel không chạy trốn là vì họ biết cho dù họ trốn được, thì chờ đợi họ ở phía trước chỉ là một cuộc sống tuyệt vọng.

Ngay cả khi họ là những bậc thầy hoặc nhà buôn danh tiếng trong E-Rantel, khi ở các thành phố khác, họ sẽ phải bắt đầu lại như người học nghề.

Thành phố có lịch sử lâu đời tất nhiên sẽ có một trật tự xã hội và hệ thống phân cấp. Người ngoài, những người mới đến thành phố, tự nhiên sẽ cần phải bắt đầu từ vị trí khởi điểm thấp nhất. Nói cách khác, ngay cả khi họ chạy trốn đến một thành phố khác, hầu hết trong số họ sẽ không thể tìm được một công việc thích hợp, và cả đời của bọn họ sẽ bị chôn vùi ở khu ổ chuột.

Và như vậy, hầu hết cư dân vẫn trong lưu lại trong E-Rantel.

Tuy nhiên, nếu cuộc sống của họ gặp nguy hiểm, họ sẽ chọn cách chạy trốn. Đó là đương nhiên. Dù sao những tin đồn truyền đến tai họ về lãnh chúa mới, không, vị vua mới, là một kẻ đáng sợ.

Họ nói rằng kẻ đó là một Magic Caster và là người tàn sát quân đội Hoàng gia.

Họ nói rằng kẻ đó là một sinh vật máu lạnh, có bề ngoài là một undead.

Họ nói rằng kẻ đó là một con quái vật rất thích tắm trong máu tươi của trẻ con.

Những tin đồn lưu hành đều có tính chất này, gần như không có một câu đánh giá tích cực nào về hắn.

Và như vậy, tất cả mọi người trốn đằng sau cánh cửa, dự định thám thính Ainz Ooal Gown từ những khe cửa sổ.

Chẳng bao lâu, Ainz Ooal Gown đã đến con đường chính.

Tất cả những ai nhìn thấy anh đều không nói nên lời.

Đó giống như minh chứng cho những lời đồn.

Người đầu tiên họ nhìn thấy vẫn còn có thể được coi là khá ổn. Đứng đầu đội ngũ là một phụ nữ xinh đẹp, rạng rỡ như ánh trăng rằm.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng thuần, với mái tóc đen mượt và làn da như đá cẩm thạch. Cơ thể cô, được tô điểm bởi những món trang sức quý giá, vượt ra ngoài sự ham muốn và ghen tị.. Tuy nhiên, một đôi sừng mọc ra từ đỉnh đầu và đôi cánh đen dài từ eo cô, ngoài vẻ đẹp siêu nhiên, tất cả các dấu hiệu đó cho thấy cô ấy thực sự không phải con người.

Đằng sau nữ thần xinh đẹp này là các chiến binh. Khi nhìn vào chúng, người dân run rẩy đến nỗi không có cách nào dừng lại được.

Các chiến binh được chia thành hai nhóm, phân biệt bởi hình dạng áo giáp họ mặc.

Nếu chọn một cụm từ để tóm tắt về nhóm đầu tiên, nó sẽ là "Kỵ sĩ của cái chết."

Tay trái của họ, là một chiếc tower shield [ tháp thuẫn] bao trùm ba phần tư cơ thể, và bên tay phải là một thanh kiếm hình lửa.

Chiếc choàng đen rách nát bao phủ khung người cao hơn hai mét. Áo giáp bằng kim loại đen, khắc họa bên ngoài những đường nét đỏ thẫm, gợi nhớ tới các mạch máu. Bên ngoài cũng có những cái gai nhô ra. Họ trông giống như hiện thân của sự tàn bạo.

Khuôn mặt, bên dưới chiếc mũ có sừng ác quỷ mọc trên, đã lộ ra. Ở chỗ đó là phần còn lại của khuôn mặt bị mục nát. Chỗ trống trong hốc mắt rực sáng với một ngọn lửa màu đỏ thẫm, chứa đầy sự hận thù với cuộc sống và một khao khát giết chóc.

Dùng cụm từ "Chiến binh của cái chết." để miêu tả nhóm thứ hai là thích hợp nhất.

Họ mang thanh kiếm lưỡi dài, trong khi bên hông mang theo những loại vũ khí khác; búa nhỏ, rìu chiến, nỏ thập tự, roi dài, kiếm gai, và các vũ khí khác. Tất cả chúng đều mang theo nhiều vết lõm và vết trầy xước - đó là bằng chứng chỉ ra rằng chúng đã được sử dụng nhiều.

Họ cao khoảng hai mét, và áo giáp họ mặc là loại áo giáp nhẹ. Cơ thể của họ mặc áo giáp da làm từ da của một con thú lạ. Áo giáp tàn tạ, cả hai cánh tay cùng các bộ phận của khuôn mặt của họ như bị nguyền rủa- và được tấm vải với những chú ngữ rune được viết trên đó bao phủ.

Điều duy nhất mà có thể được nhìn thấy từ giữa tấm vải dài là những vết tích còn sót lại từ hình dáng con người trước đây, tương tự như của các kỵ sĩ của cái chết .

Mọi người đều có thể cảm thấy một sức mạnh áp đảo tỏa ra từ đội ngũ này, và khi chiếc kiệu, được mang bởi những người đó, tiến vào tầm nhìn, cú sốc mà họ đã trải qua nhạt dần vào trong bóng tối.

Một Undead đang ngồi trên chiếc kiệu. Một hào quang cái chết mang tính áp đảo tỏa ra xung quanh hắn, một màn sương mù màu đen lan tràn ra bên ngoài như một cơn lốc xoáy. Càng khiến người ta khiếp sợ hơn, phía sau lưng hắn còn phát ra một vầng ánh sáng màu đen.

Chỉ cần bằng bản năng, ai cũng sẽ biết điều đó là gì.

Đó chính là Ainz Ooal Gown.

Chúng ta không thể tồn tại dưới sự cai trị của con quái vật này; cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một thứ ngắn ngủi và nhỏ bé. Ngay khi tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ này, âm thanh cánh cửa mở ra vang lên trong không khí.

Để biết những gì đang xảy ra, cư dân của E-Rantel dán mắt vào những khoảng trống và khe hở để nhìn trộm bên ngoài. Những gì họ thấy là bóng của một đứa trẻ đang chạy. Trong tay nó nắm một cái gì đó và nó chạy nước rút về phía cuộc diễu hành của Ainz Ooal Gown. Chạy ở đằng sau là mẹ của cậu nhóc, với sắc mặt tái nhợt.

"Hãy trả cha của tao lại đây!"

Giọng nói trẻ của cậu bé vang vọng qua các con đường.

"Hãy trả lại cha cho tao! Mày là một con quái vật ! "

Cậu bé đã ném một cái gì đó. Đó là một tảng đá.

Viên đá bay về phía cuộc diễu hành - mục tiêu của nó là Ainz Ooal Gown.

Có lẽ đó là do căng thẳng, tảng đá không thể bay trúng mục tiêu của nó và lăn trên con đường rải sỏi.

Mẹ của cậu nhóc nắm lấy tay nó với vẻ mặt của một người đã chết. Cô biết điều gì sẽ xảy ra với họ bây giờ.

Người mẹ ôm con trai cô từ phía sau khi cơ thể cô ta run rẩy. Cô tuyệt vọng cố gắng để che giấu cơ thể của cậu bé trong vòng tay của mình.

"Nó, nó chỉ là một đứa bé! Xin vui lòng, tôi cầu xin ngài! Tôi cầu xin ngài tha thứ cho nó! "

Đáp lại lời kêu gọi điên cuồng của người mẹ, thiên thần mỉm cười rạng rỡ.

Họ đã được cứu. Đó là một nụ cười ấm áp khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái.

"-Bất kính với Ainz-sama thì chết vạn lần cũng không đủ để chuộc tội . Chúng ta sẽ bắt đầu với một người ".

Và sau đó, người phụ nữ xinh đẹp rút một cây rìu chiến khổng lồ ra khỏi hư không. Cô ta có thể sử dụng nó một cách dễ dàng là minh chứng cho sức mạnh cánh tay siêu phàm của cô ta.

Công dụng của chiếc búa này là rất dễ dàng tưởng tượng, và những điều họ tưởng tượng thực sự sinh động.

"Ngươi nên xấu hổ về bản thân mình, như một nhà tạo giống tạo ra một đầu vật nuôi vô giá trị."

Khi nhìn thấy người phụ nữ từ từ đến gần, người mẹ nhận ra những gì sẽ xảy ra với họ, và ôm chặt đứa con của mình.

"Cầu xin ngài! Hãy tha thứ cho đứa bé này, nó chỉ là một đứa trẻ vô tri thôi! Hãy để tôi lấy mạng mình thay cho nó, ngài muốn làm gì với tôi cũng được! Cầu xin ngài!"

"Ngươi đang nói gì vậy? Có lý do nào để giết ngươi chăng? Ainz-sama không thích một cuộc giết chóc vô nghĩa. Những người vô tội sẽ không bị giết. Hãy an tâm và mong chờ những lát thịt mỏng đó sẽ được gửi cho ngươi ... mặc dù cá nhân ta vẫn thích biến nó thành một CROQUETTE."

Cậu bé trong vòng tay người mẹ của cậu dường như không nhận ra rằng nó sẽ sớm bị giết chết. Tuy nhiên, bất cứ ai đều biết rằng cuộc đời ngắn ngủi của đứa trẻ sẽ kết thúc trong một vài giây ít ỏi tiếp theo. Tuy nhiên, không ai đã sẵn sàng bước ra để cứu cậu bé.

Họ muốn dời ánh mắt ra khỏi màn thảm kịch sắp xảy ra, nhưng không ai có thể làm được điều đó

Người mẹ và đứa trẻ giống như bị sát khí phát ra từ cô ta làm cho không nhúc nhích được.

"Vô lễ với người đáng tôn thờ nhất trên cõi đời này. Nếu cảm thấy hối hận vậy thì nên chết đi."

Tại thời điểm Albedo vung xuống rìu khổng lồ của mình, âm thanh của kim loại va chạm với kim loại vang lên và mặt đất cũng lắc lư theo đó. Âm thanh bắt nguồn từ một thanh kiếm khổng lồ đang cắm sừng sững mặt đất, nó như một tấm lá chắn che chở giữa đứa trẻ, người mẹ đáng thương và người phụ nữ xinh đẹp.

Thanh kiếm ấy - và chủ nhân của nó - đều được tất cả mọi người trên con đường biết đến.

Một huyền thoại sống.

Một chiến binh bất khả chiến bại.

Một anh hùng dịu dàng.

Khi họ trông thấy sự xuất hiện của người duy nhất có thể cứu hai người kia, mọi người hô tên của người kiếm sĩ trong trái tim của họ.

Tên của Dark Hero, Momon.

Một người đàn ông mặc áo giáp màu đen tuyền từ từ xuất hiện từ một đầu của con hẻm, và rút thanh kiếm từ mặt đất lên. Với một cú vẩy mạnh mẽ, người đó lau đi đám bụi bẩn bám trên nó. Một cái tay khác đã nắm thanh kiếm, và Momon tiến vào hình thái chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp kia.

"Có cần thiết phải nghiêm khắc với một cậu bé ném một viên đá không? Sẽ không ai thèm lấy ngươi đâu. "

"Cho dù bị ngài quở trách, thần sẽ không ... Kuh! Tội lỗi của việc vô lễ với Ainz-sama thì không có phân biệt tuổi tác hay giới tính. Tất cả đều phải chết! "

"Nếu như ta không cho phép, thì thế nào đây?"

"Nếu vậy, ngươi sẽ là kẻ đối nghịch với người thống trị mảnh đất này và sẽ bị tiêu diệt!"

"Thật vậy sao? tuy rằng, đó cũng không phải là một điều xấu. Thế nhưng, đừng nghĩ ngươi có thể dễ dàng lấy mạng ta? Nếu muốn nó, ngươi nên chuẩn bị tốt tâm lí sẵn sàng nhận lấy cái chết. "

Momon khéo léo xoay thanh kiếm trong tay của mình và bày ra một tư thế chiến đấu. Cái thái độ táo bạo và dũng cảm đó phù hợp với hành động mà người anh hùng làm.

"Các ngươi, bảo vệ tốt Ainz-sama."

Sau khi đưa ra lệnh cho các chiến binh mặc thiết giáp màu đen, người phụ nữ xinh đẹp chuẩn bị sẵn sàng với cây rìu chiến trong tay.

Các khán giả muốn tin rằng người chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ là Momon. Nhưng hào quang chiến đấu tỏa ra từ hai người đã phủ định nó. Họ có thể cảm thấy rằng người phụ nữ xinh đẹp là một chiến binh ngang hàng với Momon.

Hai người họ dần dần rút ngắn khoảng cách với nhau. Và người làm gián đoạn cuộc xung đột sắp xảy ra giữa hai người chính là Ainz Ooal Gown. Bằng sức mạnh của ma thuật, hắn bay lên từ chiếc kiệu và hạ cánh trên mặt đất, trước khi đưa một tay lên vai của người phụ nữ.

"Ainz-sama!"

Hắn cúi xuống và ghé miệng vào tai của người phụ nữ và thì thầm vào nó điều gì đó. Gương mặt cô ta sáng lên với một nụ cười nhẹ nhàng làm người khác si mê.

"Thần hiểu, Ainz-sama. Như lời ngài nói. "

Cô cúi chào Ainz, và sau đó chỉ rìu về phía Momon. Tuy nhiên, hành động không còn mang theo ý định giết người như lúc trước nữa

"... Ta chưa nghe thấy tên của ngươi. Hãy xưng tên ra. "

"Ta là Momon."

"Gì? Momon. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có nghĩ rằng một mình ngươi có thể đánh bại chúng ta không? "

"...Không, ta không thể. Ngay cả khi ta liều mạng, ta chỉ có thể đánh bại ngươi, hoặc người bên cạnh kia. "

Sự tuyệt vọng lấp đầy trái tim của tất cả những ai nghe được những lời này. Đó là bởi vì, họ biết rằng ngay cả người anh hùng vĩ đại chỉ có thể giết chết được một trong hai con quái vật.

"Hơn nữa... nếu ta đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, nhiều người vô tội sẽ bị cuốn vào cuộc chiến của chúng ta. Ta không thể làm như vậy. "

"Thật ngu ngốc. Mặc dù kỹ năng của ngươi rất xuất sắc nhưng chỉ vì kẻ yếu - Ta đã nói quá nhiều. Ainz-sama có một đề nghị cho ngươi. Hãy nghe nó với lòng biết ơn. Đầu hàng và thề trung thành với chúng ta như một chiến binh của Nazarick. "

"-Ngươi đang đùa ta sao?"

"Thật thô lỗ. Ainz-sama không muốn dùng sự tuyệt vọng và đổ máu để chi phối con đường này. Sự tuyệt chủng của tất cả nhân loại sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Ainz-sama. Nhưng thậm chí nếu chúng ta nói điều này, người dân ở đây cũng sẽ không tin điều đó. Vì vậy, chúng ta sẽ cho ngươi công việc là làm thuộc hạ của Ainz-sama. "

"... Cuối cùng là có chuyện gì?"

"Trong tương lai, có thể sẽ có nhiều kẻ óc chóném đá vào Ainz-sama. Khi đó, ngươi sẽ có nhiệm vụ chém đầu những kẻ đó. Thay vào đó, để chứng minh rằng Ainz-sama sẽ không làm những người vô tội trong thành phố này phải chịu đựng sự khổ cực, chúng ta sẽ cho phép ngươi ở một bên chứng kiến. "

"...Thì ra là như vậy. Vì vậy, khi làm người chấp hành, ta sẽ được phục vụ bên cạnh hắn? "

"Không hẳn. Như ta đã nói, ngươi sẽ có trách nhiệm loại bỏ kẻ phản bội. Coi nó là một sự đại diện của người dân trong thành phố, kết hợp với vai trò của một người chấp hành pháp luật."

"Ta không có ý định để bản thân mình phục vụ cái ác."

"Ta cũng vậy, chúng ta không có ý định thi hành những điều luật hà khắc. Sau đó, ngươi sẽ làm gì? Nếu ngươi không định dùng thanh kiếm trong tay cống hiến vì Ainz-sama, thì ngươi sẽ bị xem là một cá nhân nguy hiểm và bị giết chết ngay tại đây. Không quan tâm đến bao nhiêu người vô tội sẽ cuốn vào nó, chúng ta phải giết chết ngươi."

Momon nhìn quanh.

"Ta có ý định làm một cuộc lữ hành, và ta không có ý định trở thành cấp dưới của bất kỳ ai."

"Đó cũng là một câu trả lời chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể bắt đầu cuộc chém giết sẽ gây tổn thương những người xung quanh được chưa? "

"Chờ đã! Đừng kết luận quá sớm. Ta chưa nói sẽ làm cái quyết định đó như thế nào. Hơn nữa ta còn một người đồng hành. Điều gì sẽ xảy ra với cô ấy? "

"Cô ta phải cam kết hầu hạ Ainz-sama. Không còn đáp án nào khác đâu."

"Tuy rằng ta luôn muốn đi du hành ... nhưng có vẻ như ta đã bị thành phố này lôi cuốn. Sẽ không sao nếu tôi không quỳ gối chứ? "

Ainz một lần nữa thì thầm vào tai của người phụ nữ.

"Điều đó được cho phép, và mọi việc cứ quyết định như vậy đi. Momon, làm việc chăm chỉ vì Ainz-sama. "

"...Ta hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng nếu cô có ý định làm hại người dân của thành phố mà không có lý do, thanh kiếm này sẽ hướng vào ngươi và chủ nhân của ngươi ".

"... Trong trường hợp đó, khi người dân của thành phố làm một cuộc nổi dậy chống lại Ainz-sama, ta hy vọng rằng thanh kiếm đó cũng sẽ chỉ vào những người nổi dậy. Không quan trọng họ là trẻ nhỏ hay không. Ta thật chờ mong. Thời điểm thành phố này sẽ đứng lên chống lại chúng ta, và khuôn mặt khổ sở của ngươi khi giết chết người dân trong thanh phố này. Như vậy, chúng ta sẽ đi trước. Sau đó, mời ngươi cũng đi theo. "

Đoàn diễu hành Ainz Ooal Gown tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đoàn diễu hành dài tít tắp kia rốt cuộc cũng nhạt dần khỏi tầm mắt mọi người, từng người từng người đi ra khỏi ngôi nhà của họ. Số lượng nhiều đến nỗi người ta cũng phải ngạc nhiên vì họ không nghĩ rằng lại có nhiều người đến vậy.

Mọi người đều ca ngợi Momon.

Ngay tại lúc Momon bắt đầu sử dụng bàn tay của mình để tạo các làn sóng ca ngợi, một âm thanh vang lên rõ ràng trong đám đông. Đó là âm thanh của người mẹ tát đứa con trai của cô ấy.

"Tại sao con làm vậy?!"

Một lần nữa và một lần nữa, cô ta tát đứa trẻ.

Cả người mẹ và đứa trẻ đều khóc, nhưng ngay cả như vậy, cô không ngừng đánh đứa nhỏ.

Momon nắm lấy tay **của người mẹ.

"Có thể dừng lại không? Tôi muốn hỏi cậu bé vài điều."

"Đứa bé này đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài, Momon-sama! Từ tận đáy lòng, chúng tôi chân thành xin lỗi!"

"Không, không cần đê ý đến việc đó đâu. Không cần phải xin lỗi, Ah, không có cần phải khóc. Ta có một số câu hỏi cho nhóc."

Momon cố dỗ dành cậu bé ngừng khóc, anh hỏi cậu bé tại sao nó muốn làm điều đó.

Mọi người đều nghĩ rằng cậu bé phải đã muốn trả thù cho cha mình, nhưng cậu bé nói rằng có một người đàn ông lạ mặt đã xúi giục nó đi ném viên đá đó.

"Tôi hiểu rồi ... mẹ đứa trẻ, cô không nên trừng phạt đứa con của cô đâu. E rằng việc đó có thể do ma thuật điều khiển. Đó là một âm mưu của Pháp quốc, cố buộc ta đối đầu với Ainz Ooal Gown. "

"... Không, Pháp quốc sẽ không làm điều đó. Không phải đó là âm mưu Ainz Ooal Gown để làm cho Momon-sama trở thành thuộc hạ của hắn sao? "

Momon gật đầu thật sâu với người chủ tiệm. Ông ta đã mở cửa hàng của mình ở đây vài năm trước.

"Đó cũng có thể là một khả năng. Nhưng mặt khác, nó cũng là một cơ hội tốt. Kể từ giờ, tôi có một cái cớ để ở bên cạnh hắn ta, tôi có thể giám sát hành động của hắn. Nếu hắn có kế hoạch làm hại mọi người, tôi sẽ lấy đầu hắn. Nhưng đổi lại, tôi hy vọng mọi người sẽ không nổi loạn chống lại Ainz Ooal Gown. "

"Vậy thì vì cái gì ?! Chỉ cần có Momon-sama ở đây- "

"-Hi vọng mọi ngươi không nên nói tiếp mấy chuyện này. Họ đang chờ đợi một người nào đó nói những lời đó. Nếu ý tưởng của cuộc nổi loạn bị phát hiện, hắn sẽ ra lệnh cho ta để giết mọi người. Có lẽ đó là những gì chúng hy vọng. "

Momon dang tay, và tiếp tục nói chuyện với tất cả mọi người một cách công khai.

"Tôi không thể tự tay đánh vỡ những thỏa thuận ban nãy. Do đó, tôi hy vọng mọi người sẽ có thể chịu đựng bất cứ điều vô lý gì chúng nói. Tuy nhiên, nếu ai cảm thấy chúng đối xử kém, xin vui lòng thông báo cho tôi. "

Khi họ nhận ra rằng Momon đã nói rằng anh là một con tin, vẻ đau khổ hiện lên trên khuôn mặt mọi người.

Đối với những người này, Momon mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tuy nhiên, tôi hy vọng mọi người không nên lo lắng quá nhiều. Đầu tiên, kẻ kia chưa chắc đã là một tên độc tài. Chúng ta hãy tạm quan sát tình hình. Ngoài ra, nếu Pháp quốc có hành vi nào, nói không chừng đó là để kích động mọi người phản loạn. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ chú ý cảnh giác."

Không ai có thể chấp nhận điều này từ tận đáy lòng của họ.

Thế nhưng, cũng không có ai đưa ra sự phản đối.

Ainz Ooal Gown là undead. Không ai có thể tin tưởng một nhân vật nguy hiểm căm hận sinh vật sống như thế. Và, tất nhiên, tất cả mọi người tin cậy Momon. Huống hồ, Momon thậm chí đã từ bỏ mục tiêu của mình vì lợi ích của dân thành phố. Và việc họ hướng lòng trung thành cho Momon là chuyện đương nhiên.

Mọi người có mặt đều biểu thị sự đồng ý với đề nghị của Momon, và sau khi hứa hẹn để truyền bá những lời này cho những người xung quanh họ, họ phân tán đến bên trong các con phố.

E-Rantel cứ như vậy trở thành một nơi mà các nước láng giềng không tin là có thể tồn tại, một thành phố hòa bình, không đổ máu, dưới sự cai trị của Ainz Ooal Gown"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 10-The Ruler Of Conspiracy (Mưu Lược Của Kẻ Thống Trị):Mở Đầu

Albedo hít sâu khi bước vào phòng. Thật không may, cái mùi kích thích xoang mũi mà cô mong đợi không tồn tại. Đó là dĩ nhiên, bởi chúa tể cô hằng yêu chẳng phải là con người. Người đó không có sự trao đổi chất, lại càng không cần hít thở thì đâu có mùi để lưu lại.

Nhưng là, cô có thể tưởng tượng ra nó bằng trái tim của mình.

Hít thở không khí trong căn phòng người từng ở, cảm giác yên bình dường như rửa qua cô.

Cái gọi là một cô gái đang rơi vào tình yêu, chính là chỉ những người như vậy.

"Ku...hahahahah..."

Tiếng cười khúc khích thiếu kiềm chế bật lên bất ngờ khiến Albedo vội vàng dùng một tay che miệng.

Không phải vì có bất kì ai bước vào phòng, cũng không phải bởi điệu cười hở răng của cô khó coi. Mà là với cô, hành động đó không phải là hành động phù hợp với một người con gái mang vẻ thùy mị và dịu dàng.

Albedo duyên dáng ngồi lên giường rồi nằm xuống.

Cô khịt mũi, hít mạnh một lần nữa dù biết sẽ không thể tìm ra được bất kì mùi vị gì. Song lúc này, được nằm lên giường của chúa yêu dấu cũng đủ đưa cô tới thiên đường.

Một sự thật hiển nhiên đối với người thiếu nữ đang yêu.

Bất kì ai đủ dũng cảm để gọi mình là một "cô gái trong tình yêu", cùng ở trên giường của người đàn ông mà cô ta yêu thương, cùng làm những hành động tương tự như cô, chưa chắc đã cảm nhận được những gì mà cô cảm thấy lúc này.

Và với những người như vậy, Albedo không gọi đó là tình yêu thực thụ. Thậm chí có lẽ trong con mắt của những người đàn ông, tình yêu đó chỉ là một sự khó chịu cần dứt bỏ.

"Ha-aaa."

Bàn tay Albedo dừng lại trước khi chạm xuống dưới bụng cô. Bây giờ không phải lúc thích hợp cho chuyện ấy.

Nó đang dần trở thành một thói quen. Albedo thầm nghĩ. Nhưng mình còn có chuyện cần phải hoàn thành.

Việc thành lập Vương Quốc Sorcerous của Ainz và tiếp quản E-Rantel đã khiến khối lượng công việc của Albedo tăng lên đáng kể. Một phần là bởi nguyên số quan chức quản lý các vùng của E-Rantel đều chạy trốn về Vương Quốc Re-Estize dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Ban đầu, lũ Undead - những sinh vật do chủ nhân sáng tạo ra - được đưa ra bù đắp cho sự thiếu sót này. Tuy nhiên, việc giáo dục chúng mất một thời gian khá dài, kết quả là làm tốn thêm thời gian của cô, góp phần tăng thêm số lượng của những việc cô cần làm.

Trước khi tất cả vào đúng quỹ đạo của nó, cô sẽ phải bận rộn một thời gian dài.

Albedo không phàn nàn vì điều đó. Tất cả cá thể trong Nazarick đều được thấm nhuần tư tưởng sẵn sàng hy sinh để hoàn thành công việc mà chủ nhân giao phó. Nó là điều mà cô luôn tin tưởng.

Thậm chí, nếu Ainz cân nhắc tăng thêm việc cho cô, cũng chỉ làm cô cảm thấy hạnh phúc khi được sử dụng.

"Có lẽ đã đến lúc đi xem thành quả giáo dục..."

Ngày đã quay sang tuần. Một tháng trôi qua và lũ Undead vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cần thiết. Nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh, cô sẽ phải giao cho chúng nắm giữ quyền hành mà không thể trì hoãn.

Trung thực, chỉ chủ nhân khôn ngoan có mặt, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn mà không cần tới cô. Nhưng những chuyện cỏn con như vậy không đáng để làm phiền tới ngài.

Một vị vua có những việc mà một vị vua cần làm.

Nghĩ đến đó, cô hơi dừng lại.

Rốt cuộc, Ainz-sama sẽ đưa Vương Quốc Sorcerous theo con đường nào đây?

Mỗi một quốc gia đều có những chính sách riêng biệt của quốc gia đó.

Chính sách, là nền móng để đặt ra luật pháp, là định hướng cho tương lai đất nước.

Ví dụ.

Nếu chính sách là nô dịch tất cả loài người, buộc chúng phải phục vụ dưới đế chế Nazarick, họ sẽ phải ban hành công khai những bản dự thảo pháp luật cho phép sử dụng nô lệ loài người cũng như chính sách đàn áp nội loạn. Chưa kể tới ứng xử ngoại giao với phản ứng của các quốc gia nhân loại lân bang, các đối sách thích hợp và sách lược cho bất kì vấn đề ngoại giao khác.

Thế nhưng tới giờ, mệnh lệnh của Ainz-sama vẫn chưa xuất hiện.

Nói cách khác, Vương Quốc Sorcerous hiện đang thiếu mất bộ phận trụ cột và mắc kẹt với việc cải biến cơ sở hạ tầng trong cái gian nhà cũ từng là một phần của Vương quốc.

Chẳng lẽ đây là quốc gia lý tưởng mà chủ nhân kính yêu của mình đã hình dung? Hay người còn đang chờ đợi điều gì đó?

Sự mơ hồ khiến Albedo cảm thấy thật bất lực khi cố hiểu được những suy nghĩ của ngài. Nếu là trường hợp sau, cô sẽ cảm thấy xấu hổ khi bản thân không thể bắt kịp với những suy nghĩ của chúa tể thiên tài.

Cái nhìn của ngài luôn rộng và xa hơn sự thiển cận của bản thân mình.

Trong mỗi bước đi của người đều mang theo vô số những ý nghĩa và những mưu tính sâu xa. Nó khiến cô cảm thấy vị đắng của nuối tiếc trong khoang miệng khi không thể chạm tới ngài.

Albedo khẽ thở dài.

Trong Nazarick, ngay cả Demigure - người có trí thông minh tương đương, đôi khi là hơn cả cô - cũng phải thốt lên rằng: "Trí tuệ của tôi vĩnh viễn không thể chạm tới gót chân người." hay "Tôi thấy xấu hổ cho sự ngu dốt của mình..." và rất nhiều lời khác.

Nhưng dù vậy-

Cho dù Ainz-sama muốn nặn hình quốc gia này như thế nào, mình chỉ cần hoàn thành việc ngài giao phó là được rồi.

Ngoại trừ một chuyện, Albedo sẽ luôn là một người vợ vâng lời.

Thế nhưng... Người đang có dự định gì vậy?

Song câu hỏi của Albedo chỉ rơi vào im lặng.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 10-Chương 1: Vương Quốc Sorcerous Của Ainz Ooal Gown

Phần 1

Vua pháp thuật. Người cai trị tối cao của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick và Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown. Kẻ thống lĩnh 41 đấng tối cao, và là người cuối cùng ở lại Nazarick. Vào lúc này, sự tồn tại được vô số cấp dưới ngưỡng mộ đang cuộn tròn người trên một chiếc giường mềm mại và đọc một cuốn sách.

Chiếc giường đã được chuyển từ Nazarick và đưa đến nơi này- để trong căn phòng sang trọng nhất, nơi ở của người cai trị cũ của E-Rantel, thị trưởng Panasolei, căn phòng đã được tu sửa trở thành phòng riêng của Ainz. Khi ở Nazarick, trên giường có một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng anh không hề ngửi thấy mùi đó khi nó được chuyển đến đây.

Có lẽ bởi ở đây không xức nước hoa lên giường, Ainz nghĩ trong khi thả người lên giường.

Tất nhiên, ngủ là một hành động vô nghĩa với một Undead như Ainz.

Thật vậy, những thứ sót lại khi còn là một con người đôi khi làm anh mệt mỏi. Đó là lí do anh thỉnh thoảng làm như thế này, nằm trên giường để làm lạnh cái đầu và trái tim quá nóng của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính tạm thời. Do đó, nằm xuống một thời gian dài như một con người chỉ là hành động vô nghĩa.

Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ.

Ví dụ- có chứ. Ví dụ như lúc đọc sách. Đặc biệt là khi anh chú ý đến cách người khác nhìn anh.

Đáng lẽ trời nên sáng rồi...oh!

Một tia sáng mặt trời yếu ớt lọt qua rèm cửa bỗng nhiên gợi cho Ainz một ý tưởng. Lập tức, anh nhét tất cả những cuốn sách anh vẫn còn đọc cho đến vừa nãy xuống dưới gối.

Sau đó anh nghiêng hộp sọ của mình về phía góc phòng.

Một cô hầu gái đang đứng đó.

Cô là một người giúp việc bình thường ở Nazarick, và cô được phân công phục vụ Ainz hôm nay - nói chính xác hơn thì là từ hôm qua. Hiện tại cô đang ngồi trên ghế một cách thanh lịch, sống lưng cô ưỡn thẳng ra. Tuy nhiên, tư thế đó vẫn được giữ nguyên từ tối qua. Theo Ainz biết, không có một người hầu gái nào lại không thể ngồi như vậy.

Ánh mắt của cô vẫn đặt trên người Ainz, ngoài trừ vài sự lơ đãng trong nháy mắt thì nó vẫn luôn như vậy.

Đó là một áp lực không thể diễn tả bằng lời.

Tất nhiên, cô không cố ý tạo ra áp lực đó. Cô làm vậy để có thể lập tức phản ứng với những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nó lại làm cho một người đàn ông trưởng thành như Suzuki Satoru gần như muốn khóc và quỳ xuống nói "Làm ơn, tha cho tôi đi mà."

Không ai thấy thoải mái khi bị nhìn chằm chằm vào như thế này, đặc biệt đó lại là cái nhìn của một người khác giới nữa. Thậm chí nếu không có gì xảy ra, điều này cũng làm anh nghi ngờ mặt mình còn dính cái gì đó.

Điều quan trọng là ánh mắt cô lúc nào cũng dõi theo Ainz, dù anh có làm một hành động nhỏ đi nữa.

Nói một cách đơn giản-đó là một sự hành hạ.

Tất nhiên, Ainz là người cai trị tuyệt đối. Nếu anh ra lệnh cô không được làm vậy, cô sẽ ngừng lại. Tuy nhiên, khi nghĩ về vẻ mặt của những người hầu khi anh nói điều đó, anh lại quyết định cứ để mặc mọi chuyện.

Sau khi đến thế giới này, Ainz đã nhanh chóng hành động dưới vỏ bọc Momon. Đây không phải lần đầu tiên anh có người hầu phục vụ. Cho đến bây giờ, họ vẫn phục vụ anh với một lòng trung thành tuyệt đối và sự hào hứng bất tận. Ainz biết điều này nên anh mới không ra lệnh như vậy.

Bên cạnh đó, họ sẽ bị mệnh lệnh đó làm cho mệt mỏi.

Một tháng đã qua kể từ lúc anh nghĩ đến việc này.

Cái vấn đề này sẽ vẫn còn làm phiền Ainz dài dài. Bởi vì những người hầu mất 41 ngày để hoàn thành một vòng phục vụ nên anh quyết định để vấn đề này cho tương lai, nhưng dòng suy nghĩ vẫn bị trì hoãn cho đến tận bây giờ.

Có phải họ gọi chúng là hệ thống điều hành...quản lí Nazarick, lên kế hoạch cho những chính sách, ứng phó với cấp dưới của mình, mong muốn...làm lãnh đạo thật tuyệt vời, không ai thắc mắc vì sao họ nhận được mức lương cao như vậy...

Hiện tại anh đã hiểu những gì họ trải qua, Ainz tự cười nhạo suy nghĩ ngu ngốc trước đây, đó là lãnh đạo làm ít hưởng nhiều. Và sau đó, anh từ từ đứng dậy.

Đúng lúc này, người hầu gái cũng đứng dậy. Nó làm anh cảm thấy như hai người được một sợi dây liên kết lại với nhau.

Làm cách nào mà cô vẫn duyên dáng như vậy sao khi thức trắng cả đêm?

"-Ta dậy rồi!"

"Vâng! Như vậy thì thần xin rời đi trước. Sau đó, thần sẽ bàn giao công việc cho người hầu ngày hôm nay."

Ainz không nói điều gì tương tự như "Ta giao cho ngươi", mà chỉ đơn giản lầm bầm cùng vẫy tay để ra hiệu cho cô đi về.

Có lẽ mình quá kiêu ngạo, Ainz nghĩ.

Tuy nhiên, tốt nhất là cứ thế này thôi.

Anh đã để Hamsuke hỏi một vài câu, và phản ứng đầu tiên của những người giúp việc là "Nó giống như Ngài ấy thống trị chúng ta, Ainz-sama là số 1!" hoặc tương tự vậy. Có vẻ như họ co khuynh hướng tự ngược, và trong khi nó gây rắc rối cho Ainz khi lần đầu anh nghe về nó, sau khi bình tĩnh ngẫm nghĩ, một người thống trị phải có hành động và trang phục phù hợp với thân phận. Đó là những gì thuộc hạ của anh mong muốn.

Sử dụng mô hình công ty làm ví dụ, ông chủ phải ăn mặc và hành động ra dáng một ông chủ.

Khi nghĩ theo hướng này, Ainz cảm thấy mình có thể làm những việc một vị Vua pháp thuật cần phải làm. Thực tế là khi anh liếc nhìn người cai trị đế quốc Jircniv Rune Farlord El Nix, cậu ta đã cũng làm tương tự như vậy thôi.

Nhưng Suzuki Satoru là người của công việc, và anh cảm thấy chút khó chịu khi không nói "Cảm ơn vì làm việc chăm chỉ".

"Được rồi, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Ah! Xin cho phép thần bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì sự độ lượng của ngài, Ainz-sama."

Cô hầu cúi thấp đầu bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Tuy nhiên, nhờ vậy mà thần có thể ở bên cạnh ngài, phục vụ ngài mà không cần nghỉ ngơi, Ainz-sama."

Không, đó không phải là những gì mình muốn nói. Ainz lẩm bẩm.

Đúng là khi một người đeo Nhẫn dinh dưỡng [Ring of Sustenance], người đó không cần ngủ nghỉ. Nhưng chỉ ngồi trên ghế và nhìn Ainz cả đêm thì không khác gì đang chịu tra tấn. Mặc dù anh rất hài lòng vì sự phục vụ của họ, nhưng anh chỉ cần phục vụ bình thường, không hơn.

Ít nhất cũng nên hủy bỏ ca đêm...cái phần họ ngồi ngó mình ngủ đi nhỉ?

Là một người giúp việc, họ sẽ trung thành và phục vụ chủ nhân bằng cả tâm hồn lẫn thể xác của mình.

Anh không nhớ chính xác câu nói đó là gì, nhưng đã có người nói như thế.

Trung thành phục vụ chủ nhân của mình hử. Các ngươi sẽ nói gì nếu ta muốn sống giống như các ngươi?

Không giống như lần đầu tiên đi tới thế giới này, hiện tại Ainz có thể tự hào vỗ ngực rằng những thuộc hạ hoàn toàn trung thành với anh. Chỉ cần Ainz chú ý hành động của bản thân và không làm họ thất vọng, thì họ sẽ không bao giờ phản bội- ngoại trừ sự can thiệp từ bên ngoài. Sau đó, có lẽ anh nên thay đổi mối quan hệ giữa hai bên, và khiến anh bình đẳng với những NPC kia. Đó có thể là một lựa chọn tốt.

Nếu làm được, Ainz sẽ thoát khỏi cuộc sống của một người cai trị, và việc những tế bào não của anh dần mất đi. Ngoài ra-

-Nó sẽ giống như trước đây, thật sự, giống những ngày trong Guild. Mình tự hỏi nếu mình có năng lực quay trở lại cuộc sống trước đây một lần nữa...

Bất cứ khi nào anh nói chuyện với NPC, trong đầu anh không tự chủ mà hình dung ra hình ảnh của những người bạn. Đó là lí do Ainz không đối xử với họ như những người đầy tớ, nhưng cách mà họ từng sống trong quá khứ-

-Không, Ainz lắc lắc đầu.

Trong khi không biết những hành động nào sẽ làm họ thất vọng, một sự thay đổi đột ngột như thế không phải là mộ quyết định khôn ngoan. Ngoài ra, kể từ lúc biết họ khao khát một mối quan hệ chủ-tớ, nhiệm vụ của anh là làm Chủ nhân của họ. Đồng thời, là người cuối cùng ở lại, anh phải làm mọi thứ có thể cho những NPC - những đứa con của anh.

Người hầu gái cúi chào Ainz và rời khỏi phòng.

Ngay lập tức, Ainz hành động. Đầu tiên anh đổi những cuốn sách dưới gối bằng những cuốn khác. Những cuốn sách anh dùng ngụy trang có tựa đề khá nhàm chán- chỉ cần lướt qua vài trang thì đến những người thích sách nhất cũng phải ném nó vào sọt rác. Cuốn sách tối qua thì được cất vào nơi chứa đồ cá nhân của anh - Hòm đồ.

Sau khi đặt nó vào chỗ khó bị đánh cắp, Ainz thở phào nhẹ nhõm.

Đó cũng là TRÁCH NHIỆM của mình, một chủ nhân.

Anh chắc chắn không muốn đọc những cuốn sách hại não cả đêm. Nếu có thể, anh muốn đọc những cuốn sách thông thường. Tuy nhiên, như thế thì sẽ làm hỏng hình tượng của một Chúa tể. Do đó mà Ainz phải làm một chuyện phiền phức như này.

Hiện tại mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Anh vén rèm mỏng bao quanh chiếc giường ra và ra khỏi giường. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Và người giúp việc ca sau mở cửa bước vào phòng.

Khi thấy Ainz đã rời giường, cô mỉm cười và đến gần anh. Có vẻ như cô là người hầu được phân công đi cùng Ainz ngày hôm nay.

"Chào buổi sáng, Feis."

Một nụ cười rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt người giúp việc.

"Chào buổi sáng, Ainz-sama! Hôm nay thần sẽ chăm sóc cho ngài."

Nếu Feis có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy loạn lên. Điều này khiến anh nhớ lại Pestonya cũng từng vẫy đuôi trước đây.

Đồng phục của cô giống với cô hầu trước đó, Woss. Là một cô hầu bình thường, trang phục của cô giống với các thành viên khác, và khác với những Chiến hầu. Tuy nhiên, vẻ ngoài của những trang phục này lại hoàn toàn khác nhau-Có lẽ là phụ thuộc vào người mặc.

Ainz nhớ lại một người bạn của anh đã từng nói: "Trang phục hầu gái rất đẹp, trang phục hầu gái được trang trí còn đẹp hơn". Cũng có một câu nói khác là "Nói cách khác, đồng phục hầu gái là số một, dù chúng có như thế nào đi nữa. Đồng phục hầu gái là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Heeha, đồng phục hầu gái ~"

Mặc dù Ainz không biết 'Heeha' là cái khỉ gì, có thể nó là một loại biểu cảm. Cứ như vậy, Ainz nhớ lại những kỉ niệm với những người bạn, từng chút một.

Ainz mỉm cười cay đắng- tất nhiên cái hộp sọ của anh thì không thay đổi- và nhìn cô hầu.

"Ai-Ainz-sama, người phục vụ ngài có điều gì không phải sao?"

Feis cảm thấy vô cùng xấu hổ, đôi bàn tay cô nắm chặt lấy góc chiếc tạp dề đồng phục. Đó cũng là lúc Ainz nhận ra sự bất cẩn của mình.

"Ồ xin lỗi. Có vẻ như...ta đã có chút bị ngươi hấp dẫn."

"-!"

"Nào, đi thôi!"

"-Eh? Ah, vâng. Đã rõ!"

Cô hầu sau khoảnh khắc đông cứng, lập tức đi theo sau anh, nhưng trông cô vẫn rất thư thái và tràn đầy năng lượng. Ainz đi qua nhiều căn phòng. Những gì anh thấy có thể không thể so sánh với tầng 9 của Nazarick. Vì vậy, khi Ainz quyết định ở lại đây, những Thủ vệ đã kiên quyết phản đối.

Thứ nhất. Nơi này còn thiếu chút hương vị để làm nơi cư trú cho một đấng tối cao.

Tiếp đến. Nơi này thiếu khả năng phòng thủ và bảo vệ chống gián điệp.

Nữa. Rồi tiếp. Tiếp theo.

Tuy nhiên, Ainz đã phủ định tất cả, và chọn nơi đây làm nơi ở.

Đây là trách nhiệm của một vị vua - sau cùng, Jircniv cũng sống trong cung điện hoàng gia ở Đế đô. Hoặc ít nhất, anh muốn mọi người nghĩ vậy. Thực tế thì nơi này đã đủ sang trọng cho Ainz, cho Suzuki Satoru. Căn nhà cũ của anh thậm chí còn không thể so sánh với nơi này được. Ngoài ra, phòng riêng của anh ở tầng 9 thật sự quá lớn.

Anh không cảm thấy phiền lòng hồi còn ở trò chơi. Tuy nhiên, khi thực sự sống trong đó, anh nhận ra, bên trong 4 bức tường kia không có chỗ nào cho anh cả. Toàn bộ điều Ainz muốn làm chui vào góc phòng rồi ngồi tự kỉ.

Ainz dẫn Feis và một con Trùng sát thủ tám đao [Eight Edge Assassin] đang bò trên trần nhà tới phòng thay đồ.

Một vài người giúp việc đã có mặt và đợi anh. Họ đồng loạt thực hiện động tác cúi chào. Feis cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ ấy.

"Ainz-sama, người muốn mặc gì cho ngày hôm nay đây?"

Feis hỏi bằng một giọng nói tràn đầy năng lượng.

... Oh, có vẻ như ánh mắt Feis đang sáng lên lấp lánh. Hay đúng hơn, bất kể ai ở trong hoàn cảnh này đều cảm thấy đôi mắt cô ấy đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tôi đã nghe thấy rằng phụ nữ rất yêu thích những bộ quần áo đẹp ... và đây là cách họ thể hiện nó? Hay họ chỉ thích phối hợp quần áo và phụ kiện?

Anh dần dần cảm thấy một cảm giác hơi uể oải không thể tả được đang len lỏi trong anh, nhưng anh không thể hiện nó ra ngoài. Thay vào đó, anh đã phát ra một tiếng "Ừ" - mà đến ngay cả anh cảm thấy nó khá cool - có lẽ do đã tập luyện nó quá nhiều lần trước đây nên mới tự tin như vậy.

Nói thật thì, Ainz không cần phải thay đổi quần áo của mình.

Áo choàng ma thuật của anh sẽ không bị nhăn nhúm ngay cả khi anh dành cả đêm để lăn lộn trên chiếc giường. Hơn nữa, cơ thể của anh đã không tiết ra bất kỳ chất thải nào. Những hạt bụi trôi nổi trong không khí có thể bám lên người anh, nhưng tất cả những gì anh cần làm là phủi nó đi. Ngoài ra, bất kỳ nơi nào Ainz đi đều đã được những người hầu gái quét dọn sạch bóng. Ngoài ra, anh không cần phải ăn hoặc uống, nên căn bản cũng không sợ bị mấy thức ăn hay thức uống dính cơ thể.

Đối với anh, mặc cùng một kiểu quần áo cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

Tuy nhiên, không ai trong số những thuộc hạ của anh có thể chấp nhận điều đó. Chuyện này cũng là chuyện đương nhiên; người cai trị tuyệt đối của họ mỗi ngày đều mặc cùng một bộ quần áo sẽ làm hỏng hình ảnh của người đó.

Điều đó nói rằng, Ainz không tự tin vào khả năng phối hợp trang phục của bản thân anh.

Bây giờ, nếu như chuẩn bị trang bị cho trận chiến, anh hoàn toàn tin tưởng rằng sau khi xem xét khả năng và kỹ năng đặc thù của đối thủ, dự phán chiến thuật và cấu trúc thủ đoạn đối phó, anh có thể lựa chọn các trang bị thích hợp với kẻ thù anh phải đối mặt. Tuy nhiên -

Không, ở một mức độ nào đó, những kinh nghiệm có được của Suzuki Satoru cho phép anh bình luận về việc liệu chiếc cà vạt này có phù hợp với bộ âu phục không. Tuy nhiên, nếu về hoa văn màu bạc trên áo choàng màu tím này cùng một sợi dây chuyền bạc được khảm bốn viên kim cương và ..v.v... có hợp không thì anh lại không nói được gì. Huống hồ, anh phải chọn một bộ quần áo thích hợp cho cái cơ thể vốn dĩ là một bộ xương của anh.

Tuy nhiên, nếu anh ta mặc một bộ trang phục không phù hợp, người khác có thể hoài nghi cái cảm giác về phong cách một nhà lãnh đạo của anh. Nó như là sự phản bội những thuộc hạ trung thành của mình. Do đó, dù chỉ là về cách ăn mặt, Ainz cũng phải dốc hết sức mình.

Tuy nhiên, ở đây lại có một vấn đề nghiêm trọng.

Dù Ainz mặc một bộ quần áo không thích hợp thì có ai trong những thuộc hạ của anh sẽ góp ý không? Ðó là một tình huống tương tự như việc bộ tóc giả trên đầu CEO của một số công ty lớn bị tuột ra; cũng không ai dám nói gì. Tổng hợp các yêu tố trên, nên hành động cho lúc này chỉ có một.

"-Feis, Ta sẽ giao việc này lại cho ngươi. Hãy chuẩn bị một bộ quần áo phù hợp nhất với ta. "

"Thần hiểu rồi! Hãy giao nó cho thần, Ainz-sama! Kẻ tôi tớ của người sẽ dốc hết sức mình cho việc lựa chọn! "

Cô không cần nhiệt tình đến mức vậy đâu- Tuy rằng Ainz đều nghĩ như thế, nhưng thật sự anh chưa từng nói điều đó với người hầu gái.

"Thần! Thần nghĩ bộ quần áo màu đỏ rất phù hợp với người, Ainz-sama! Do đó, hôm nay thần nghĩ đến việc sử dụng màu đỏ làm màu chủ đạo để phối hợp trang phục của người. Ngài thấy thế nào? "

"... Ta vừa mói nói rằng giao nó cho người. Nếu như vậy thì không cần hỏi lại. "

"Vâng! Thần tuân mệnh! "

Nếu không có sự tự tin vào bản thân, thì tất cả việc cần làm là giao nhiệm vụ cho người khác - giống như cách anh đã cho phép người hầu gái lựa chọn cho anh.

Ainz cảm thấy khá hoài nghi với chiếc áo choàng màu đỏ mà cô hầu gái đã chọn lựa. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi gần như gây chói mắt này được trang trí thêm bởi nhiều loại đá quý lớn, hình như mấy viên đá đó dùng để thay thế cho guy áo. Tất cả chúng đều có cùng một loại màu sắc thì còn chấp nhận được, nhưng các loại đá quý ở trên chiếc áo tỏa ra tổng cộng sáu loại màu. Hơn nữa xung quanh còn dùng những sợi chỉ vàng thêu lên những đường vân kỳ diệu.

-Đây thật sự là quần áo bình thường sao? Nó có thể coi là một bộ quần áo trong cái vòng suy nghĩ chung?

Anh cảm thấy anh như một người đeo cái bảng hiệu sandwich và được ánh đèn neon đỏ chiếu lên người. Nếu mà để anh chọn theo cách riêng của bản thân, anh sẽ chắc chắn không bao giờ chọn bộ quần áo này. Hay đúng hơn, Ainz bắt đầu tự hỏi tại sao trong quá khứ anh lại mua cái này. Bời vì trong trí nhớ của anh không có chút hồi tưởng về việc các thành viên guild đã buộc anh mặc nó lên, anh không có sự giải thích nào khác ngoài việc chính anh đã sử dụng phép thuật để xóa đi cái ký ức của việc nhận được chiếc áo này từ trong trí nhớ của mình.

Đó có phải là một món quà? Có event nào có thể buộc bạn phải nhận lấy một món quà? ... Tuy nhiên, được rồi, cũng không có cách nào mà, huh.

Thậm chí, dù nhớ lại nguyên nhân anh nhận được nó, thì cũng không có cách nào làm chiếc áo choàng dài đỏ sẫm trước mắt biến mất cả.

Tuy rằng sẽ cực kì đơn giản để từ chối nó, nhưng vừa rồi anh đã nói dối với Feis rằng "Ta sẽ giao nó lại cho người". Thêm nữa, có thể chỉ có mình Ainz mới là người cảm thấy xấu hổ, trong khi những người khác thích nó. Không, phải nói là rất có thể sẽ như thế.

Và, nếu nói thẳng thừng hơn, vì Feis đã chọn chiếc áo choàng này, anh có thể đổ lỗi cho cô ấy nếu có ai nhận xét về nó.

Mình thực sự là một ông chủ khủng khiếp.

Ainz biết rằng đây không phải là một sự việc gì đó vẻ vang mà anh ta có thể tự hào, và anh cảm thấy tội lỗi về nó.

Trốn tránh trách nhiệm và đẩy lỗi cho người khác không phải là hành vi đáng khen ngợi cho một ông chủ - cho một cấp trên. Trong lòng Ainz biết điều này, nhưng ngay cả như vậy, anh cần một số hình thức bảo vệ.

Anh phải tự bảo vệ mình bằng cách hy sinh cấp dưới. Cũng không có cách nào khác cả.

"-Xin lỗi về điều đó."

"Ah, thật sự, thật sự rất xin lỗi!"

"Không sao ... ta chỉ nói chuyện với bản thân mình. Không cần phải để ý. Nghĩ kĩ thì..."

Ainz giải quyết những lời nói của mình một cách cẩn thận giống như anh tự hỏi chính anh.

"Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi; ngươi có nghĩ rằng chiếc áo choàng này có một chút quá cầu kỳ đối với ta? "

"Chắc chắn là không! Sau cùng, người mặc gì cũng đẹp cả, Ainz-sama! Mặc dù thần cảm thấy rằng màu đen là một màu chủ đạo cũng với màu nâu sẫm làm màu phụ sẽ nhìn tốt hơn, nhưng mặc như vậy sẽ không thể nào thể hiện ra được ưu điểm của ngài, Ainz-sama! Tất cả điều này là để làm ấn hình ảnh mạnh mẽ của ngài vào đôi mắt của tất cả mọi người- "

Ainz gián đoạn lời nói thao thao bất tuyệt của cô.

"Không có chuyện gì. Miễn là nó phù hợp, thì sẽ không thành vấn đề. Như vậy, ngươi có thể giúp ta thay quần áo được không? "

"Tuân lệnh!"

Feis nháy mắt ra hiệu với những người hầu gái khác.

Ainz cứ như vậy đứng thẳng người, những người hầu gái lẳng lặng cởi bỏ quần áo Ainz ra. Để những người phụ nữ thay quần áo hộ mình, ngay cả khi cơ thể của mình không có gì nhiều hơn một bộ xương, những anh cũng cảm thấy một cảm giác xấu hổ nóng rát.

Nhưng tất nhiên, đối với một người cai trị tuyệt đối, những cử chỉ này là một chuyện rất tự nhiên.

Ainz duy trì tư thế và cho phép những người hầu gái làm việc, trong khi anh lặng lẽ nhìn vào gương thay đồ.

Ngay sau đó, hình ảnh Ainz mặc chiếc áo choàng màu đỏ sẫm xuất hiện trong gương. Đúng như dự kiến, nó rất cầu kỳ. Ngoại trừ cầu kỳ thì nó chẳng còn cái gì cả.

...Không. Tính thẩm mỹ của thế giới này khác nhau. Đối với tất cả những gì mình biết... những quần áo như này có thể là khá phù hợp cho một người cai trị.

Anh nhớ lại Hamsuke như là một ví dụ, và đè xuống sự khó chịu của bản thân.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Từ đáy lòng Ainz nghĩ như vậy trong khi anh bước ra cùng với Feis. Anh thật muốn ước rằng anh có thời gian để thở dài.

***

Lắc lư chiếc áo choàng màu đỏ lòe loẹt tiến về phía văn phòng. Trong nháy mắt khi Ainz đến gần cửa, Feis nhanh chóng lao về phía trước và cung kính mở cửa cho anh.

Đôi khi, anh nghĩ rằng, đó chỉ là một cánh cửa, hãy để tự tôi mở nó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy "khuôn mặt lộ ra vẻ tự hào" của hầu gái " Whoa, nhìn tôi, tôi là người giúp việc đang làm việc! ", Ainz cũng chỉ có thể yên lặng, chấp nhận điều này như một dạng của cửa mở tự động.

Ainz dẫn Feis và Trùng sát thủ tám đao [EightEdge•Assassin] vào văn phòng.

Cũng có một cái bàn nằm ở trung tâm căn phòng, cách bài trí này giống hệt như căn phòng riêng của Ainz ở Nazarick, và nó tỏa ra một bầu không khí vững vàng, ổn định.

Nó đã được chuyển từ Nazarick đến đây, cùng với chiếc giường của anh. Một lá cờ treo ở ở nơi sâu xa của căn phòng - lá cờ của Ainz Ooal Gown - của Vương Quốc Sorcerous.

Ainz xuyên qua căn phòng, và đến gần ban công.

Trên ban công có một hộp kính, kích thước của nó cũng không lớn cho lắm và bên trong chiếc hộp đang mô phỏng lại một phần của khu rừng. Ainz đưa ngón tay xương xẩu vào cái hộp dường như không có sinh vật sống kia, cầm lên một chiếc lá. Ẩn bên dưới chiếc là là một sinh vật, nó trốn trong bóng tối để tránh ánh sáng mặt trời.

Cơ thể sáng màu của nó được bao phủ bởi một lớp chất nhờn, và phần dường như là đầu của nó giống như đôi môi của người bình thường.

Ainz cẩn thận nghiên cứu con bọ môi ngay trước mắt mình.

"...Màu sắc khá tốt. Nó trông khá khỏe mạnh, đó mới là điểm mấu chốt."

Anh nhớ lại những gì anh đã từng được nghe, đó là màu sắc rất quan trọng. Anh cũng nâng con bọ môi lên trước mặt mình và nhớ lại việc chúng khỏe mạnh hay không sẽ thể hiện qua màu sắc cơ thể. Quả thật, con bọ môi này dường như nhiều sức sống hơn đám còn lại.

Ainz chọn một lá bắp cải tươi gần đó.

"Đến đây, Nurunuru-kun. Đến bữa ăn rồi."

Anh đặt chiếc lá lại gần con bọ môi, nó bám ngay vào chiếc lá với một cú đớp. Sau khi anh thả nó ra, con bọ môi lập tức dọn dẹp cái lá bắp cải với những miếng cắn lớn.

Ainz ném thêm cho nó hai cái lá nữa.

Nhưng vì Etoma đã nói cho ăn quá nhiều cũng không tốt, nên anh quyết định dừng lại.

Ainz nhẹ nhàng đặt con bọ môi về ngôi nhà kính, nơi nó thích nhất.

"Lúc đầu nhìn nó có chút tởm tởm, nhưng nó trông khá đáng yêu kể từ khi mình chăm sóc nó."

Anh không nói chuyện với bất cứ ai, mà tự nói với bản thân mình. Ainz cười vui vẻ khi đóng nắp chiếc hộp kính lại. Chiếc hộp không hề kiên cố, và con bọ môi có thể thoát ra bất cứ lúc nào nó muốn. Lí do Ainz dùng chiếc hộp này là vì anh muốn chứng tỏ mình có thể chăm sóc tốt cho ngôi nhà của nó. Tuy nhiên, bởi vì một con quái vật đánh thuê được gọi ra bằng cách dùng một lượng vàng, nên tự bản thân nó vẫn quyết định được việc có chạy trốn đi hay không.

Ainz nhẹ nhàng lau tay vào tấm vải gần đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng của mình, anh ngồi xuống ghế. Anh thả toàn bộ trọng lượng của mình lên chỗ tựa lưng của chiếc ghế và để cơ thể anh chìm sâu vào nó.

...A, công việc. Không còn thời gian làm việc bắt buộc, nhưng trong tim mình vẫn còn chìm trong khoảng thời gian đó. Mình đoán là nó thành thói quen cmnr.

Bàn làm việc thậm chí không có lấy một hạt bụi chứ đừng nói đến tài liệu.

Nó hoàn toàn không giống với bàn làm việc của Suzuki Satoru.

Tất cả điều này là do anh không cần phải làm việc suốt đêm nữa. Công việc hiện tại của Ainz là đưa ra các quyết định lớn, không cần lo lắng đến những việc lặt vặt. Sau khi anh quyết định phương hướng tổng thể, cấp dưới của anh sẽ thực hiện.

...Tuy nhiên đây là lí do vì sao nó khó khăn. Lần đầu tiên mình nhận ra rằng khó khăn của công việc được xác định bằng lượng trách nhiệm mà mình phải gánh vác. So với áp lực về mặt thể chất thì áp lực về mặt tinh thần tạo ra cảm giác mệt mỏi hơn rất nhiều...và thật sự rất căng thẳng. Úi, đến lúc làm việc thôi nhỉ?

Không cần phải nhìn đồng hồ.

Vào đúng lúc này, sẽ có tiếng gõ cửa. Fifth- người đứng cạnh cánh cửa- đã xác nhận danh tính của những người vừa tới.

"Ainz-sama, là Allbedo-sama và những Elder Lich."

Có sự tôn trọng trong giọng nói của Fifth vì những Elder Lich này là do Ainz tạo ra.

"Được rồi. Để họ vào."

"Chào buổi sáng, Ainz-sama."

Nhưng Elder Lich dưới sự dẫn dắt của Allbedo, đồng loạt cúi đầu.

"Ồ, chào buổi sáng, Allbedo. Có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời đấy."

"Vâng. Thần nhận được báo cáo là hôm nay trời nắng - tất nhiên, nếu là mong muốn của ngài, vị vua của toàn bộ thế giới, thì chúng thần có thể tạo ra bất kì loại thời tiết nào ngài muốn. Ngài có muốn làm vậy không, Ainz-sama."

Đây là một chủ đề không hay ho để bắt đầu một câu chuyện cho lắm, nhưng anh thật sự không muốn cô ấy đề nghị một điều như vậy.

"Không cần đâu. Ta không thích thời tiết thay đổi. Tận hưởng ngày nắng, thưởng thức tiếng gầm thét của sấm sét vào một ngày mưa, và cảm nhận sự nhẹ nhàng của những bông tuyết. Tất cả đều rất hấp dẫn. Ta chỉ cần những sự giải trí nhẹ nhàng như vậy thôi."

Ainz không thích thay đổi khí hậu của thế giới này. Ở thế giới không bị tàn phá như nơi này, anh đồng ý với lời của người bạn cũ, Blueplanet: "Mưa chính là sự ban phước lành của thiên nhiên."

Tự nhiên vẫn là tốt nhất.

"Vâng...Tất nhiên thần biết ngài không hề muốn thay đổi thời tiết nhưng thần vẫn hỏi co chắc chắn. Nói cho cùng thì ngài không phải loại lãnh đạo trực tiếp ra lệnh cho chúng thần thực hiện mong muốn của ngài."

"Vậy à? Ta không cảm thấy vậy..."

Ainz suy nghĩ, nhưng anh không biết điều anh đặc biệt muốn là gì. Khi anh vẫn còn là Suzuki Satoru, tâm trí của anh lúc nào cũng ở Yggdrasil. Sau khi trở thành như thế này, mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Mặc dù anh không biết chắc có phải là tác dụng phụ khi trở thành undead hay không, nhưng có vẻ là như thế thật. Nếu nói đến điều anh mong muốn, thì đó là thu thập những vật phẩm quý hiếm. Và tất nhiên...

Ainz cười buồn và lắc đầu.

"Không, có lẽ đúng như người nói. Tuy nhiên, đó đơn giản chỉ là ta không có ham muốn gì cả. Nếu ta muốn gì, ta sẽ ra lệnh vào lúc thích hợp."

"Khi thời điểm đó đến, thần hi vọng với tư cách là Tổng quản thủ vệ, thần sẽ được chọn người thực hiện mong muốn của ngài." Allbedo cúi đầu trả lời. Khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cô hơi chuyển sang màu hồng. "Tuy nhiên, trang phục hôm nay của ngài rất đẹp. Chúng rất rạng rỡ. Không, chúng tỏa sáng như vậy là vì ngài đang mặc chúng, Ainz-sama."

Allbedo tiếp tục ca ngợi Ainz.

Thứ rực rỡ mà cô nói, có lẽ là những viên đá quý thay thế cho nút áo, còn cái đầu lâu của anh thì không thể phản chiếu ánh sáng rồi. Ainz gật đầu khi nghĩ về điều này.

"Thật sao, vậy thì cảm ơn ngươi, Allbedo."

"Ngài thật tốt. Thần chỉ đơn giản là nói sự thật thôi, Ainz-sama. Ngài thật sự-"

Ainz giơ tay ngắt lời Allbedo ngay khi cô đang hào hứng chuẩn bị tuôn ra một tràng dài lê thê. Anh có cảm giác nếu cứ thế thì có khi qua ngày mai vẫn chưa nói xong mất.

"Đến với công việc cho ngày hôm nay nào. Hôm qua, ngươi và những người khác đã xử lí những tài liệu nào rồi?"

"Vâng?"

Allbedo phồng má lên khá đáng yêu, và những Elder Lich theo hiệu lệnh của cô đặt tài liệu lên bàn.

Đống tài liệu khá dày. Những tài liệu này là những bản kiến nghị nhẹ nhàng, nhưng phần vất vả chính là thông tin kèm theo. Cũng giống như cách anh cần dữ liệu từ nhiều lĩnh vực trong công việc cũ của mình, có vẻ như tất cả chỗ này là để chuẩn bị cho một vấn đề phức tạp.

Trái tim anh đã sẵn sàng cho việc này. Ainz đã dành cả buổi sáng tự thôi miên và củng cố quyết tâm bản thân.

Suzuki Satoru là một nhân viên bình thường, và anh không phải là loại người cần phải tham gia những hoạt động của công ty. Nếu được hỏi một người như vậy liệu có thể quản lí một đất nước không thì Ainz sẽ trả lời là 'không'. Cho dù là một người quản lí thì họ cũng cảm thấy khó khăn khi dẫn dắt một quốc gia.

Điều gì sẽ tệ hơn khi Ainz làm một người cai trị tuyệt đối. Nếu có bất kì sai lầm nào trong lời nói, những cấp dưới của anh sẽ tập hợp nhau lại để biến những lời đó thành sự thực.

Anh phải làm gì trong trường hợp đó?

Câu trả lời rất đơn giản. Giống như bộ quần áo, anh cần trao trách nhiệm cho người có tài.

Có thể khéo léo giao việc dựa theo khả năng của cấp dưới cũng là một tố chất cần thiết cho một ông chủ.

Điều này cũng có ý, sẽ có vấn đề khi giao mọi việc cho một người. Đó là sự thật khi anh dễ dàng để lại mọi việc cho Allbedo. Tuy nhiên, anh cũng không phải là một món trang trí, mà là một vị vua. Là một người được đánh giá cao, được kì vọng cao, có rất nhiều trách nhiệm anh phải gánh vác.

Có những công việc không thể thoái thác bằng cách nói 'Ta không biết'.

Như vậy, Ainz bắt đầu cẩn thận đọc đống tài liệu, và đóng dấu lên mỗi tập.

Sau khi đóng dấu một vài tài liệu, Ainz dừng lại, và chọn một vài tập để xử lí trong ngày hôm nay. Anh mở ra và kiểm tra nội dung bên trong. Và-

...Thật sự, mình không thể nào hiểu được. Có chuyện cần làm với nguồn vật tư à? Điều này rất quan trọng sao? Những Elder Lich này thật sự hiểu nó? ...Chà, chúng là do mình tạo ra mà...Thiếu sót chỗ nào nhỉ, dù sao- dù vậy, đọc những thứ này thật sự mệt mỏi, chúng đều là ngôn ngữ pháp lí.

Anh đã phải lật qua lật lại giữa các trang để tìm kiếm những từ ở trang khác, và cuối cùng, kết luận là phủ định, dựa vào các quyết định trên. Ngoài ra, có rất nhiều bằng chứng phủ định trong tài liệu, thứ làm cho nó trở nên vô cùng tẻ nhạt.

"-Allbedo."

"Vâng, Ainz-sama! Có gì làm ngài chú ý sao?"

"Không, không liên quan đến cái kia đâu, nhưng ta chợt nhớ đến một vài việc. Về phương diện xây dựng các bộ luật, tiến hành đến đâu rồi? Mặc dù chúng ta được gọi là Vương quốc Sorcerous, nhưng chúng ta không hề có bất kì điều luật nào của riêng mình, tất cả chỉ đơn giản là sử dụng bộ luật của Vương quốc."

"Vâng. Đó chỉ là dự thảo cho hiện tại. Nếu chúng ta đưa ra bộ luật quá hà khắc, chắc chắn sự bất mãn trong dân sẽ lan rộng. Vì vậy mà chúng thần vẫn đang cân nhắc."

Những lời này lại có thể xuất phát từ Albedo, một người không quan tâm đến nhân loại. Tuy nhiên, Ainz vẫn thầm nhẹ nhõm.

"Mặc dù thần đã thảo luận với Demigure trước... luật pháp của Vương quốc không cung cấp đủ quyền lực cho người thống trị tối cao như Ainz-sama. Chúng thần đang xem xét, đơn giản là giữ lại điều luật đầu tiên, sau đó thực hiện phần còn lại bằng vũ lực."

"Trong khi ta tự tin hơn trong các lĩnh vực khác..."

Đó là một lời nói dối, Ainz không hề có sự tự tin trong tất cả lĩnh vực.

"Rất tiếc khi phải nói rằng ta không biết nhiều về mấy cái luật pháp cho lắm. Vậy nên, hãy làm như ngươi muốn. Ta tin tưởng ở ngươi."

"Vâng, thần hiểu."

Albedo nở nụ cười vui sướng. Nếu nhìn kĩ, Ainz có thể thấy đôi cánh sau lưng cô đang rung nhè nhẹ. Cô - và Demigure, vì một lí do không rõ- dường như xem Ainz là một thiên tài, người luôn đi trước họ một bước.

Vì vậy, khi Ainz nói rằng anh không biết hoặc có đại loại vậy, anh có thể cảm nhận được niềm vui của họ- những kẻ thông minh nhất- khi họ có thể xác nhận được sự tồn tại của mình.

"Tuy nhiên, ngài không cần phải nói dối về việc không hiểu pháp luật đâu..."

"Không, đó là sự thật. Ta không hiểu lắm các vấn đề của pháp luật."

"Thần hiểu...Từ quan điểm của ngài, người thống trị tối cao thì sẽ không bị bất cứ điều luật nào trói buộc. Thần hiểu ý của ngài."

Ainz biết mình đang bị hiểu lầm, nhưng anh quyết định bỏ qua. Sau cùng, anh không hề có ý nghĩ giải thích như thế nào cho cô. Thay vào đó, anh mỉm cười. Cảm giác này chỉ là một cảm giác mơ hồ đối với anh, nhưng đó có thể là cách con trẻ tự hào khi khoe tài năng của mình với cha mẹ.

"Có chuyện gì sao?"

Cái nhìn ngạc nhiên của Albedo càng làm Ainz vui vẻ hơn. Tuy nhiên, thật thô lỗ bởi niềm vui là tất cả những gì anh có.

"Ồ xin lỗi, nhưng khi nhìn ngươi vui vẻ như vậy, ta cảm thấy ngươi trông rất dễ thương đó... ồ nói sao được nhỉ, cái này hơi khó giải thích."

Sau khi anh nói, con Trùng sát thủ tám đao [Eight Edge Assassins ] trên trần nhà hơi động đậy một chút, sau đó lại im lặng.

"Kuku, xấu hổ quá."

Albedo ép tay lên má. Khi Ainz thấy cô đỏ mặt, anh cảm thấy hơi khó chịu, anh có lẽ là người làm cô cảm thấy như thế, và với một tiếng ho nhẹ, anh quyết định nghiên cứu những tài liệu trước khi anh thay thế chúng.

Có vẻ như việc coi những NPC thành con cái của những người bạn đã làm anh nói những điều xấu hổ với họ.

Anh cảm thấy hơi hối hận về sự thô lỗ của mình, nhưng cuối cùng anh đóng dấu những tài liệu thay thế cuối cùng. Cùng với đó, một nhiệm vụ đã hoàn tất.

Anh đặt tài liệu vào tay Albedo, người đang đưa tay che miệng và lẩm bẩm một điều gì đó. Cô đưa chúng cho những Elder Lich đứng đằng sau.

"Được rồi, bắt đầu như thường lệ nào. Đây là những đề xuất chúng ta sẽ xem xét hôm nay."

Ainz mở tủ lấy ra một xấp giấy tờ. Đây là những đề xuất và ý kiến của những người trong Nazarick, nhằm mục đích phát triển Vương quốc Sorcerous.

Sau khi đọc chúng, Ainz sẽ tóm lược lại toàn bộ, và đọc ra cho Albedo nghe vào mỗi buổi sáng.

"Ngài không cần phải lãng phí thời gian vào những việc lặt vặt như viết chúng ra đâu Ainz-sama."

"Không, bởi vì có thể có ý kiến dành cho ta. Ngoài ra, cơ thể của ta không cần nghỉ ngơi, nên không làm gì mới là lãng phí thời gian."

Đó cũng là một lời nói dối. Hay đúng hơn là anh sẽ mọc mốc nếu không làm gì. Tuy nhiên, anh có thể dùng khoảng thời gian đó để đọc sách, tắm rửa, mài dũa kĩ năng diễn xuất, hay mô phỏng chiến đấu. Nhưng anh vẫn dành thời gian tự tay làm chuyện này, vì anh đã lén lút thêm những ý tưởng của bản thân mình vào đó.

Ainz phải làm điều này vì nếu anh trực tiếp đề nghị, cấp dưới của anh sẽ biến chúng thành sự thật, cho dù ý tưởng đó không thực tế chút nào. Điều đó rất có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp.

Vì vậy, bằng cách ngầm chèn gợi ý của mình vào, anh hi vọng Albedo, như một bên thứ ba vô tư, sẽ đánh giá chúng một cách công bằng. Ngoài ra, bằng cách không tiết lộ tên của người đề nghị, năng lực của Ainz sẽ không bao giờ bị nghi ngờ, quả là một ná đá hai con trym.

Ainz bắt đầu đọc những gợi ý.

"Hừm... 'Thần tin rằng chúng ta cần những cơ quan giáo dục trẻ em để phát hiện các cá nhân tài năng và nuôi dưỡng chúng. Bằng cách này, chúng ta có thể tăng cường sức mạnh cho Nazarick. Ngay cả khi nó không đạt hiệu quả, chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để phát triển công nghệ cho bản thân, thứ được sử dụng như một nền tảng tốt nhất để phát triển Nazarick' đại loại thế."

Ainz nhìn Albedo, người đang đứng hướng đôi mắt về phía trước.

"Nhưng lợi ích được nêu ra rất rõ và đây là một kiến nghị tuyệt vời. Ta có thể cảm nhận được sự xuất sắc của người đề nghị qua nó. Nó nên được trở thành mẫu cho những người khác nghiên cứu học hỏi."

Sau lời khen ngợi, Ainz lại tiếp tục sự nghiêm túc thường ngay, tất nhiên là cái hộp sọ thì không hề thay đổi. "Ngươi nghĩ ai đã đưa ra đề nghị này?"

"Thần tin rằng đó là Yuri Alpha."

Một câu trả lời ngay lập tức. Ainz cảm thấy như vậy là rất tốt.

"Ta đồng ý. Nó nên là đề nghị của Yuri. Tiếp đó, Albedo, ngươi nghĩ thế nào về đề nghị này?"

"Nó cực kỳ ngu ngốc. Một con lợn nên sống cuộc sống của một con lợn và chết sau khi cống hiến đầy đủ. Không cần thiết phải cho chúng sống trong hoàn cảnh khác. Bởi không có ý nghĩa trong việc cho phép chúng biết chuyện này, nên không có điểm trong việc cho phép họ chọn nó."

"Chà, một nhận xét rất khắc nghiệt, nhưng ta không đồng ý, ở một mức độ nào đó. Giáo dục cơ bản là một mắt xích quan trọng trong xã hội. Đây là cách con người sống, phát triển và chết. Cho phép công nghệ lan truyền sẽ chỉ đe dọa đến quyền lực của chúng ta- Hừm."

"Ainz-sama, ngài ổn chứ?"

"Những lời nói và ý kiến quen thuộc. Có người nói họ với một người khác, nhưng là ai? Narberal và... ô hô, Lupusregina. Khi cô ấy được hỏi về lọ thuốc hồi phục...Ta đoán là không cần phải giải thích kĩ cho ngươi vì ngươi đã biết rồi nhỉ, Albedo. Ầy, có chút hụt hẫng, xin đừng để ý."

"Không, thần tin thần phải hiểu những hiểu biết sâu sắc của ngài, Ainz-sama. Xin hãy chia sẻ với thần."

"Là vậy à...Chà, mặc dù hơi bối rối một chút, nhưng có thể ta không chỉ chia sẻ một điều thôi đâu. Nếu ngươi không hài lòng với điều gì, thì hãy nói ra."

Không gì xấu hổ hơn hành động như một người biết tất cả trước mặt một người mà anh quen biết. Với lo lắng sẽ bị đối xử như một thằng ngốc trong tim mình, Ainz quyết định chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Kiến thức, giáo dục và thông tin là vũ khí cơ bản của nhân loại- cũng bao gồm cả những tộc phi nhân loại ở thế giới này. Khi kiến thức của một quốc gia tăng lên, sức mạnh quốc gia cũng tăng theo, nhưng xét theo khía cạnh khác, sẽ có sự oán giận vì biết rằng họ không thể có được mọi thứ.

Do đó, một người cai trị cần phải xem xét nên hay không để dân chúng tiếp cận với thứ vũ khí mang tên kiến thức, vì có thể một ngày nào đó, thứ vũ khí này sẽ được chĩa ngược vào người thống trị.

Trong Yggdrasil, Ainz đã học được tầm quan trọng của thông tin. Đây là lí do vì sao anh mang gia đình dược sư Bareare tới làng Carne, nơi không bị giám sát, và yêu cầu họ làm lọ thuốc đó. Đó là để anh có thể độc chiếm thành quả nghiên cứu của họ và không cho phép người khác học hỏi từ họ.

Từ quan điểm của Ainz, những người thống trị cần phải hành động một phần, sống và chết trong sự thiếu hiểu biết của bản thân. Tuy nhiên, vẫn cần phải phát triển những công nghệ mới giúp tăng sức mạnh cho quốc gia. Cuối cùng, câu hỏi sẽ là ngọn giáo tri thức sẽ chĩa vào ai.

"Trong ngắn hạn, chúng ta nên chia sẻ công nghệ mới với những kẻ hoàn toàn trung thành với Nazarick. Chúng ta sẽ phổ biến những công nghệ cũ hơn cho người dân, thứ không thể gây đe dọa cho chúng ta. 'Quả tri thức' chỉ có giá trị khi chúng ta sở hữu nó."

Sau khi ngừng lại, anh lén liếc nhìn Albedo, chắc chắn không có chút nghi ngờ hay không tin tưởng nào trên khuôn mặt cô.

"Và bây giờ, đây là những gì ta hiểu. Albedo trái ngược với những gì ta vừa nói, chúng ta nên chấp nhận đề nghị này."

Mắt Albedo mở to ngạc nhiên.

"Thần xin phép hỏi nguyên nhân của kết luận này là gì?"

"Đa cảm. Ngoài ra, ta cảm thấy Yuri cũng đúng."

"Tuy nhiên, thần thấy có quá nhiều nhược điểm trong lời gợi ý này...hoặc ý ngài là ngài muốn thử nghiệm ở ngoại ô trước? Chúng ta có thể chặn không để thông tin rò rỉ ra ngoài, đồng thời tiến hành giáo dục tẩy não bọn chúng."

"Chúng ta sẽ không làm điều đó. Mặc dù có thể sẽ xung đột với đề nghị của Yuri, nhưng chúng ta sẽ tìm một trại trẻ mồ côi trong thành phố này."

Trong khi sống ở đây dưới vỏ bọc Momon, Ainz có nghe nói đến những trại trẻ mồ côi do những ngôi đền thành lập. Anh đã có ý tưởng thành lập một trại trẻ mồ côi dưới tên Ainz Ooal Gown.

"Trong mọi trường hợp, chúng ta nên xem xét khả năng kỹ thuật của Nazarick bị rò rỉ ra thế giới bên ngoài. Mọi chuyện sẽ tốt nếu chúng ta có một trại trẻ mồ côi và hạn chế kiến thức chúng ta dạy tại đó cho những người gần gũi với chúng ta. Nếu tìm được nhân tài, ta có thể xem xét nên làm gì với họ."

"Thần hiểu. Với sắp xếp này thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì."

"Sau đó, ta định sử dụng những góa phụ làm nhân viên của trại trẻ."

"Những người phụ nữ đã mất chồng vì chiến tranh, nơi ngài đã phô diễn một chút sức mạnh của mình. Nó giống như một khoản hỗ trợ tài chính cho những phụ nữ đang vật lộn với cuộc sống nghèo đói. Và quả thật, khoản viện trợ này sẽ cải thiện cái nhìn của những con người này...thật đúng như mong đợi, Ainz-sama."

"Ừm, nếu chúng ta hành động sau khi Momon nghe về hoàn cảnh của những quả phụ, thì chỉ có danh tiếng của anh ta là được cái thiện, còn chúng ta thì không. Như vậy, chúng ta cần phải hành động nhanh chóng, trước khi có người tìm đến anh ta nhờ giúp đỡ. Để làm điều này...ta sẽ giải phóng cho Pestonya và Nigredo khỏi sự giam giữ."

Ainz cảm nhận được một tia sáng lóe lên trong mắt Albedo.

"Xin lỗi cho thần vì nói thẳng...nếu tha thứ cho những kẻ bị xử phạt do bất tuân mệnh lệnh của ngài, thần sợ trật tự bên trong Nazarick sẽ bị phá vỡ."

"Chúng ta không giam giữ họ vì lí do như vậy, phải không?"

"Hình phạt đó là quá nhẹ. Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của chúng thần, Ainz-sama. Bất tuân mệnh lệnh của ngài không thể được tha thứ. Tôi tớ của ngài gợi ý rằng họ nên chia sẻ gánh nặng cho người đứng đầu của họ, như một lời cảnh báo cho những người khác."

"Nếu nó là-"

Ainz muốn nói đó là một vấn đề nhỏ, nhưng những lời của cô ấy là biểu thị sự tôn kính với Ainz- một trong số 41 đấng tối cao. Nếu anh phủ định điểm này, cô ấy sẽ hơi buồn.

Tuy nhiên, đó cũng là lí do anh tha thứ cho hai người kia. Tính cách của họ là do những người bạn của anh tạo ra. Vì thế mà hành động của Pestonya và Nigredo có thể nói là đại diện cho những người ấy.

Ainz biết nếu anh ra lệnh, Albedo sẽ thực hiện không một thắc mắc. Nhưng đó chỉ là khi không còn cách nào nữa mà thôi. Đầu tiên, anh phải thuyết phục cô bằng lời nói.

"-Thực tế là những mệnh lệnh đi ra thế giới bên ngoài quả thật có vấn đề. Bất cứ ai cũng có thể kết nối những sự kiện và liên hệ những rắc rối ở Đế đô tới Nazarick đang ẩn trong bóng tối. Đó là lí do tại sao những đứa trẻ phải bị loại bỏ.

Tuy nhiên, hai người họ chỉ cố gắng bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh không có kí ức về vụ việc, cũng có nghĩa là không cần phải loại bỏ chúng. Cũng có thể nói là họ đã hiểu được ý của ta."

"Họ chỉ đơn giản là bóp méo mệnh lệnh cho hành động của riêng họ. Điều này không thể tha thứ."

"Albedo-"

Anh có thể hiểu được cảm xúc của Albedo với tư cách là Tổng quản thủ vệ. Đó là lí do vì sao anh phải vắt óc tìm cách thuyết phục cô.

Ainz mỉm cười, một nụ cười đầy khó khăn. Tất nhiên cái sọ của anh thì không thay đổi.

"Ainz-sama, cái nhìn của ngài thật gian xảo..." Albedo lẩm bẩm, khuôn mặt hơi hồng lên. Ainz vỗ nhẹ khuôn mặt mình như để kiểm tra.

"Ồ, thật à?"

"Mm, cái đó..."

Albedo thở dài bất lực và cúi đầu xuống. Hu~ ha~ cô hít một hơi thật sâu.

Khi ngẩng đầu lên, cô đã trở lại bình thường.

"Nếu đó là ý của ngài. Không gì quan trọng hơn mong muốn của Ainz-sama. Chúng là tất cả đối với thần. Thần rất vui khi nhận được kiến nghị của ngài."

"Ta không muốn ngươi nghe lời ta vì cảm xúc của ngươi. Ta muốn ngươi vâng lời vì đó là điều đó hợp lí đáng để làm."

"Đó không phải là vấn đề. Không ai trong Nazarick phản đối việc giải phóng hai người đó hơn thần cả."

"Vậy sao...rất tốt. Hãy để hai người đó phụ trách hoạt động của trại trẻ mồ côi."

"Thần hiểu. Thần sẽ truyền mệnh lệnh của ngài cho họ."

"Giao cho ngươi. Sau đó- đề nghị tiếp theo."

Ainz thì thầm với chính mình. Những đề nghị tiếp theo là anh viết cho chính mình.

"...E hèm. Chà, cái này không tốt lắm... eh, nó không giúp ích gì."

Ainz liếc trộm Albedo một cái và tiếp tục nói.

"Chúng ta hãy làm một bộ đồng phục cho các hoạt động thể thao (Đồng phục thể dục) để tăng sự đoàn kết và thống nhất trong Nazarick. Ngươi nghĩ sao?"

Khi anh nói xong, Albedo nhíu mày tức giận.

"...Đề nghị này là định nghĩa chính xác nhất cho từ 'thô tục'. Ai là người đã đưa ra đề nghị này vậy?"

Ainz cố gắng để không nói 'Ta xin lỗi' và thay vào đó là một biểu hiện khó khăn.

"Ta không chắc lắm. Ta đã xử lí bản gốc rồi."

"Thần không thể tưởng tượng được khi đặt vào vị trí của ngài. Làm sao lại lãng phí thời gian của ngài với một đề nghị ngu ngốc như vậy cơ chứ, Ainz-sama? Hãy cho thần triển khai một cuộc điều tra toàn diện và đập bỏ bu cái tên đã đưa ra đề nghị này."

"...Ấy! Ấy chớ! Nghe này, Albedo! Ngươi không cần làm điều đó, không có vấn đề gì đâu."

Mặc dù không có quả tim, nhưng anh vẫn cảm nhận được lồng ngực mình đang đập liên hồi.

"Ta đã nói với tất cả mọi người trong Nazarick rằng để khuyến khích đưa ra ý kiến từ nhiều góc độ, ta sẽ không theo dấu những đề nghị liên quan đến ta. Nếu ngươi trừng phạt họ vì điều đó, nó sẽ biến những lời của ta thành dối trá. Đồng nghĩa với việc những lời ta sẽ nói trong tương lai cũng thành dối trá hết.

Ngoài ra, nó sẽ làm người ta sợ hãi khi đưa ra ý kiến của mình...Vì vậy ta hị vọng khi hra khỏi căn phòng này, ngươi sẽ quên đi lời đề nghị đó."

"Vâng, thần sẽ. Như lời ngài nói, Ainz-sama."

"Tốt lắm."

Ainz thầm cảm ơn cái cơ thể không đổ mồ hôi này. Nếu không thì chắc giờ này thành phố phải chịu ngập lụt cmnr. Tuy nhiên, mặc dù cơ thể và tâm trí của anh thật kì diệu, nhưng từ 'thô tục' sẽ là một vết thương trong tim anh mà phải mất một thời gian dài mới có thể lành lại.

"...Ainz-sama, thần có một đề nghị. Trong tương lai, hãy để cho thần chọn lọc các kiến nghị. Bằng cách này, những đề nghị vớ vẩn sẽ không làm phiền ngài lần nữa."

"Guh...không, không cần phiền tới ngươi đâu. Bên cạnh đó, nếu ngươi chọn tất cả, công việc của ta sau đó chỉ là chấp nhận hoặc từ chối. Sẽ không còn là một cuộc thảo luận giống hiện tại nữa."

"A vâng, đúng vậy, Ainz-sama. Chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp với nhau và làm điều đó."

Cánh của Albedo run lên, và những con Trùng sát thủ tám đao [Eight Edge Assassins] lại chuyển động một lần nữa.

"Đúng thế. Vì ngươi đã hiểu, chúng ta chuyển sang đề nghị kế tiếp, Albedo."

Cá nhân anh không cho rằng đề nghị đó là không khả thi, nhưng không khí hiện tại không cho phép anh bàn về nó, và anh cũng không đủ cam đảm để bàn đến chủ đề tương tự.

"Tiếp theo..."

Trước khi Ainz tiếp tục đọc, âm thanh gõ cửa lại vang lên.

Cả hai đồng thời quay sang nhìn Fifth. Cô cúi đầu một chút, và sau đó xem ai vừa mới đến.

Giọng nói đầy năng động của một đứa trẻ truyền từ bên kia cánh cửa, cùng với một giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được.

...Đây là lần đầu hai đứa nó đến đây vào giờ này không nhỉ? Có chuyện xảy ra sao? Nếu là trường hợp đó, thật tốt khi Albedo cũng ở đây.

Lúc Ainz biết người đến là ai, anh lập tức cho phép họ vào. Tuy nhiên, Fifth có vẻ hơi khá nhiệt tình với nhiệm vụ của mình và cấp phép cho họ đi vào trước khi báo cáo tên của họ có thể làm gián đoạn công việc của cô.

Mình đoán Jircniv cũng làm vậy. Sau tất cả, anh ta để lại khá nhiều thứ cho những cô hầu của anh ta, Ainz nghĩ khi nhận xét về những người mà anh đang không nghiên cứu, cố gắng hoàn thiện vai trò của anh như một vị vua.

Sẽ có lúc mình cần một cuộc trò chuyện thoải mái với anh ta về những gánh nặng của quyền lực.

"Ainz-sama, những người bên ngoài là Aura-sama và Mare-sama."

Bây giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, và Ainz cho phép hai người mới tới vào phòng.

Cánh cửa mở ra và một cặp song sinh Tinh linh bóng tối bước vào phòng. Nụ cười rạng rỡ của hai đứa chứng tỏ không có phiền phức nào hết, và làm Ainz thở phào một cái.

"Chào buổi sáng! Ainz-sama."

"A, ừm. Chào...Chào buổi sáng, Ainz-sama."

"Ồ, chào buổi sáng, cả hai. Không gì thoải mái hơn khi thấy hai đứa vui vẻ và tràn đầy năng lượng như vậy."

Cả hai người đều chào hỏi Albedo. Rồi Aura đi vòng quan bàn, và đứng sát bên cạnh Ainz.

Khi đã đến đủ gần, cô ôm lấy anh bằng cả hai tay, và ngón tay làm dấu hiệu V- dấu hiệu chiến thắng.

"Umu."

Cô không nói gì để Ainz kịp ngăn cản, chỉ giơ tay và thực hiện dấu hiệu.

Đôi mắt cô đầy lấp lánh và chờ đợi, cố gắng làm gì đó, và cô bắt đầu nhảy nhảy lên.

Sau khi nhận ra cô muốn gì, Ainz lùi ghế ra sau, đỡ tay anh dưới nách cô và bế cô lên.

"Ngài, ngài đang làm gì vậy, Ainz-sama-"

Ainz không trả lời câu hỏi nghẹn ngào đầy bất ngờ của Albedo. Thay vào đó, anh xoay Aura đủ 1800, đưa mặt cô hướng về phía trước và đặt cô ngồi xuống đùi phải của anh.

Không giống một cái đùi bình thường, xương rất thô cứng, vì vậy Ainz phải đặt cô song song với nó, để cái mong nhỏ của cô làm đệm.

"Ehehe~"

Đó là một nụ cười có phần rụt rè, chưa hoàn toàn vui mừng từ Aura, và Ainz đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó, anh quay lại vẫy tay ra hiệu cho Mare đang lo lắng.

Anh nhấc Mare lên và đặt lên đùi bên trái.

"Ah, um, Ai-Ainz-sama, còn, còn em thì sao?"

Trong lúc Ainz đang suy nghĩ không biết có nên lấy cho chúng mấy cái nệm mềm không, thì Albedo lên tiếng đầy lo lắng, nhưng khá là xấu hổ khi để một người phụ nữ trưởng thành ngồi trên đùi mình.

"Không, cái đó... không thể."

"Nhưng, nhưng hai người họ..."

"...Albedo chúng là hai đứa trẻ. Còn cô là người lớn rồi đúng không?"

Trong khoảnh khắc, anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một cái gì đó từ Albedo- nó giống như là cô vừa phải chịu một đòn công kích nghiêm trọng. Mặc dù anh cảm thấy hơi tiếc cho cô, nhưng bối rối là bối rối. Bên cạnh đó, nếu anh thật sự đồng ý, nó sẽ trở thành quấy rối tình dục.

"Được rồi, hai đứa. Có chuyện gì xảy ra?"

Pháo đài bên trong đại ngàn Tove- Nazarick giả, hay nói đúng hơn là kho tài nguyên- đã hoàn thành.

Nhiệm vụ tiếp theo của Aura là củng cố và che giấu pháo đài.

Kế hoạch ban đầu là chạy trốn tới đó nếu kẻ thù xuất hiện và che giấu Nazarick thật, nhưng hiện Jircniv đã biết vị trí Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Và hiện tại, nhiệm vụ của nó là một kho tài nguyên.

Mare được giao một nhiệm vụ khác, đó là xây dựng một ngôi mộ dưới lòng đất ngoại ô E-Rantel.

Hiện chưa có kế hoạch sử dụng nó lập tức. Nó chỉ đơn giản là anh đang có nhân lực rảnh rỗi.

Con người sẽ phải có chi phí lao động, nhưng golem đá và undead thì không. Ngoài ra, ma thuật của Mare sẽ biến chuyện làm việc với đá trở nên dễ dàng hơn.

Ngẫu nhiên, một trong những thủ vệ, Shalltear được giao cho [Cổng]- liên quan đến nhiệm vụ dịch chuyển vào an ninh của Nazarick. Cocytus phụ trách làng Lizardman và cái hồ gần đó. Demigure được giao phụ trách Thánh vương quốc.

Nói cách khác, toàn bộ thủ vệ ở E-Rantel đang ở trong căn phòng này.

Vì cả hai đều được giao nhiệm vụ, vậy họ làm gì ở đây?

Aura vui vẻ trả lời câu hỏi của Ainz.

"Chúng thần tới để được nhìn thấy ngài, Ainz-sama."

Lời nói ngây thơ của cô đã làm Ainz cảm thấy rất vui vẻ.

"Hiểu rồi. Chà, ta rất vui khi thấy hai ngươi khỏe mạnh."

Ainz xoa đầu Aura. Cô bé dường như cảm thấy thoái mái và lại rúc vào tay Ainz. Nhìn thế nào cũng thấy giống một chú cún đáng yêu.

"Sau, sau đó, Ainz-sama, ngài đang làm gì vậy? Thần, thần hi vọng chúng thần không quấy nhiễu ngài..."

"Ah-"

"Chắc chắn là không. Gặp mặt hai đứa sao lại là quẫy nhiễu ta được." Ainz nhẹ nhàng trả lời Mare.

Ainz quay sang Albedo.

"Xin lỗi, Albedo. Hơi chệch hướng rồi, chúng ta qua chủ đề khác nào. À đúng rồi, ta cảm thấy ngươi cứ như vậy là rất tốt."

"V-Vâng." Albedo nói, mặt cô đỏ như gấc, môi bĩu ra, và cố gắng làm khuôn mặt nghiêm túc trở lại.

"Ainz-sama!"

Gì thế? Ainz nghĩ, trong khi đôi mắt anh nhìn lên.

"Ogyaa!"

Ainz tự hỏi không biết có nghe nhầm không. Cô ấy vừa nói cái gì?

Như thể xác nhận thính giác của Ainz vẫn rất tốt, Albedo lại "Ogyaa!" một lần nữa, với giọng nói cao vút và nhút nhát.

...Cô ấy cố hành động như một đứa trẻ. Không, điều đáng sợ là cô ấy cố gắng hành động thành một thứ khác. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại làm vậy? Quá mệt mỏi sao? Ah! Điều này có thể có điều cần làm với Nigredo và thả cô ấy khỏi tù.

Ainz rơi vào trạng thái hỗn loạn, mặc dù anh là undead, và đồng thời, Mare hơi cựa quậy từ chỗ ngồi của mình.

"Điều này, ùm, nó, thần ổn, vì vậy, thần nên để Albedo-sama..."

Những lời đó giống như anh phát hiện ra điều gì đó.

Lúc này, mình vừa nói chúng được phép vì là những đứa trẻ, còn người trưởng thành thì không. Có lẽ vì thế mà cô ấy cố hành động như một đứa trẻ phải không?

Tuy nhiên, tại sao lại là một đứa bé? Và bên cạnh đó, để Albedo ngồi lên đùi mình quả thật...

Điều này nghĩa là, cô ấy thật sự rất muốn làm như vậy. Mình không thể bỏ qua điều đó, dù là một cấp trên hay là một người đàn ông. Ngoài ra, Albedo cũng là một trong số những đứa trẻ, như Aura và Mare. Mình phải công bằng với cô ấy.

"Xin lỗi nhé, Mare." Ainz nói. Sau khi tự thuyết phục bản thân, anh để cho Mare xuống khỏi đùi mình, và vẫy tay với Albedo.

"Đến đây, Albedo."

"Vâng!"

Vẻ nhút nhát trước đó của Albedo biến mất như sương mù gặp ánh sáng mặt trời, thay thế là vẻ mặt giống như cún con đi về phía chủ nhân của nó. Ngay lập tức, Albedo di chuyển đến chỗ Ainz.

Albedo cũng làm dấu hiệu V- dấu hiệu rất tốt.

Có chút khó khăn cho Ainz khi đang ngồi, nhưng anh vẫn đỡ tay dưới nách cô và nâng cô lên.

"...Ừm, xin lỗi. Ngươi cứ ngồi như bình thường làm là được rồi."

"Vâng! Thần hiểu!"

Albedo thay thế Mare ngồi trên đùi trái của Ainz, và chuyển mình một cách duyên dáng.

Điều đầu tiên Ainz cảm nhận được là sự mềm mại, sự mềm mại đó không giống với sự mềm mại của những đứa trẻ mà là sự mềm mại của một cơ thể trưởng thành. Sự ấm áp từ cô truyền vào anh làm anh hơi ngứa ngáy một chút.

Dù vậy, cô thật sự mềm mại.

Cô ấy là một chiến sĩ cấp 100, nhưng anh không cảm nhận được chút cơ bắp nào từ cô. Nếu có thể miêu tả cô bằng một từ ít lịch sự thì đó là' Động vật thân mềm'.

"Kufufufu~"

Anh nghe thấy tiếng cười kìm nén của Albedo.

Một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của cô chui vào mũi Ainz.

"-Mm?"

Mùi hương này rất quen, mình đã ngửi thấy chỗ nào nhỉ? Quần áo của Albedo? Không, nước hoa của cô ấy?

Ainz chắc chắn là đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi. Nhưng anh không thể nhớ ra được.

"Mmm... Albedo. Ngươi sử dụng nước hoa sao?"

"Vâng, thần có dùng nước hoa. Nó làm ngài khó chịu sao?"

"Không, mùi hương của nó rất tốt."

Albedo vội vã quay mặt về phía Ainz, đôi mắt của cô mở to hơi chút sợ hãi.

"Thật sự, Ainz-sama! Nếu ngài muốn, thần sẽ ở sát bên ngài được không? Một giờ mỗi ngày thì tốt quá."

"Không, bên cạnh đó, một giờ là quá..."

Tuy nhiên, không có vấn đề trong lời nói của anh, nhưng thực tế thì anh lại khá quan tâm đến mùi này. Bên cạnh đó, nếu cô ở sát bên anh, anh có thể nhớ lại nơi mùi hương từng xuất hiện.

"Ta ngửi thêm một chút được không?"

Ainz cẩn thận đưa cái sọ của mình lại gần Albedo và hít một hơi. Khi ở gần hơn, anh có thể cảm nhận rõ hơn mùi hương dễ chịu này. Đúng như anh nghĩ, nó rất quen thuộc, nhưng anh vẫn không nhớ ra là nơi nào. Khi Ainz đang mặc kệ bộ não không tồn tại của mình giải quyết bí ẩn, thì mọt giọng nói lạnh lùng vang lên.

"...Ainz-sama."

Mặc dù anh không biết ai là người phá đám, nhưng giọng nói này là của Aura. Ainz lo lắng nhìn sang, và thấy cô bé đang phồng má giận dỗi.

"Trông có chút biến thái!"

"Ồ, xin lỗi..."

Cô ấy đã nói đúng.

Ainz tự nguyền rủa bản thân sao lại làm ra cái hành động đó trước mặt trẻ con. Điều này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sự giáo dục. Hành động này là lí do tại sao cô nói với giọng giống hệt khi người bạn cũ của anh giận dữ với em trai cô ấy.

"Được rồi, Aura, Albedo, đứng dậy đi. Ồ, Albedo chúng ta tiếp tục thảo luận nào."

Tuy nhiên, không ai chuyển động.

Cả hai vẫn ngồi đó. Họ đợi người kia xuống trước.

"Sặc..."

Ainz bế Aura lên và đặt xuống đất bên cạnh anh. Một tiếng cười kìm nén "Kufufufu~" đến từ Albedo.

"...Aura ngồi đầu tiên. Còn Albedo, ngươi cũng xuống đi."

"Nhưng...nhưng Aura được ngồi 3 phút 41 giây. Thần mới chỉ được ngồi 57 giây. Mặc dù nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng thần vẫn được phép ngồi thêm 3 phút nữa mà."

"Không phải cô giành phần lớn thời gian để gặp Ainz-sama rồi à?"

"Không cách nào khác, đây là công việc."

"Ồ, công việc, là nó? Cô chỉ đến gặp ngài vì công việc? Tôi đến đây chỉ để được nhìn thấy Ainz-sama thôi, cô biết mà."

"!!"

Albedo ngọ nguậy mông trên đùi Ainz, điều chỉnh vị trí để nhìn vào Aura.

Ainz nghĩ, mình có thể đoán được lí do vì sao Albedo muốn ngồi trên đùi mình, nhưng tại sao Aura lại muốn làm điều đó? Nó không giống như Albed, người yêu mình say đắm.

Anh không thể nhớ anh đã làm gì để một cô gái như Aura yêu anh. Cảm giác được gọi là tình yêu vẫn còn là một bí ẩn với Aura. Và sau đó- Ainz cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời.

"Hiểu rồi. Cô ấy muốn được quan tâm."

Ngoài ra, cô ấy mong muốn tình cảm của một người cha. Aura và Mare được thiết kế như những đứa trẻ, và họ vẫn còn ở độ tuổi cần được cha mẹ quan tâm chăm sóc. Có lẽ họ đã vô tình dựa vào Ainz để lấp đầy khoảng trống trong tim họ.

Nếu có một quốc gia của Dark Elf, anh sẽ cân nhắc khả năng đem chúng gửi tới đó để tìm bạn. Tuy nhiên, Suzuki Satoru không có kinh nghiệm làm cha, vì vậy anh cảm thấy nó có hơi muộn một chút.

Mình tự hỏi không biết có những quyển sách giáo dục giới tính cho trẻ em trong thư viện không nhỉ?

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp khi họ chỉ là những dữ liệu. Tuy nhiên, anh nghĩ đến hiện tại, và phát hiện vẫn còn thiếu một số thứ để tinh thần Aura và Mare phát triển.

Theo mình nghĩ, chúng thật sự cần những người bạn Tinh linh bóng tối! Hãy ưu tiên chuyện này trước. Trong trường hợp đó...

"Aura. Ta muốn hỏi; chuyện gì xảy ra với ba người Elf ta để lại cho ngươi và Mare rồi?"

"Ý ngài là những Elf đặt chân vào Nazarick nhưng được ân xá bởi lòng thương xót của ngài sao, Ainz-sama?"

Ainz gật đầu.

Khi anh bắt những Kẻ săn tiền thưởng, anh đã đưa những nô lệ Elf cho Aura và Mare. Thông thường, bất cứ ai đặt chân vào Nazarick mà không được mời sẽ không bao giờ được phép sống sót. Tuy nhiên, có lẽ họ không hề muốn như thế, họ không hề muốn lấy kho báu của Nazarick cho riêng mình. Nếu là vậy, đây là một dịp tốt để bày tỏ lòng tốt của mình.

Ngoài ra, nếu họ là Forest Elf, họ sẽ có một vài tác dụng nào đó đối với sự phát triển của Aura và Mare.

"Vâng. Hiện tại chúng thần đã để chúng ở tầng của chúng thần."

"Họ đâu rồi?"

"Vâng, nói thế nào nhỉ...họ không có việc để làm, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho chúng thần. Thật phiền nhiễu khi họ cứ vo ve xung quanh."

"Đúng, đúng thế. Giống như quần áo của chúng thần vậy. Thần có thể tự mặc, nhưng họ cứ tói để giúp thần..."

"Các ngươi cần gần gũi với nhau hơn. Họ cố gắng giúp ngươi mặc đồ là do ngươi cứ giữ hành động như thế. Nhìn ta đi, ta thì chẳng có vấn đề gì cả, không hề?"

"Ta hiểu, họ muốn có việc gì đó để làm. Cũng giống như những cô hầu xung quanh ta. Ta hiểu cảm giác của ngươi Mare. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là ba người ta cứu không hoàn toàn vô dụng. Liệu có hại gì khi để nô lệ giáo dục giới tính không nhỉ? Hừm~"

"Chà, chúng ta đã cứu sống họ. Đừng giết họ, ngay cả khi các ngươi thấy khó chịu. Nếu ngươi cảm thấy quá phiền phức, hãy nói cho ta, ta sẽ chuyển họ đi chỗ khác."

"Vâng! Thần sẽ nói cho ngài nếu có lúc đó."

Ainz liếc nhìn Mare đang cúi đầu lẩm bẩm "Cái gì" với chính mình. Sau đó, anh chuyển cánh nhìn hơi lạnh lẽo sang phía Albedo.

"Albedo, đến lúc đứng dậy rồi. Ta nghĩ đã hơn 3 phút rồi đấy."

Albedo hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống từ đùi Ainz mà không có chút phàn nàn gì.

"Nghĩ lại thì, hai người đang làm gì vậy, Ainz-sama?"

"Hả? À. Ta thu thập ý kiến của những người trong Nazarick về việc làm thế nào để phát triển đất nước này. À đúng rồi. Hai ngươi cũng thế. Nếu có ý tưởng, sao không thử nói ra. Ta sẽ lắng nghe bất kì điều gì, ngươi biết chứ?"

Khuôn mặt Aura sáng lên.

"Nếu ngài nói vậy, Ainz-sama, thần có một ý tưởng."

"Hohoh - và đó là gì, Aura? Cho ta biết nào."

"Vâng! Thần nghĩ cậu bé nên ăn mặc như con gái, và cô bé nên ăn mặc như con trai!"

...Bukubukuchagama-!

Ainz thầm hét lên tên của người bạn cũ của anh.

Trong một khoảnh khắc, Ainz nhìn thấy bóng ma của một con Slime hồng đang "Xin- nhỗi!" với môt giọng đáng yêu trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nó.

"Hiểu rồi. Đó là ý tưởng của Bukubukuchagama-sama. Nó chắc chắn là một đề nghị tuyệt vời. Hơn nữa, ở đất nước này, quyết định của đấng tối cao chắc chắn là đúng."

Đúng? Ainz muốn làm Albedo vui, nhưng hiện thì không thể.

Ý tưởng này không được phép trở thành hiện thực. Tuy nhiên, có một vấn đề.

Hai nhóc con kia chỉ ăn mặc như thế vì Bukubukuchagama thiết kế chúng theo cách đó. Nếu anh từ chối ý tưởng của Aura, sau đó anh phải giải thích lí do cho những người khác.

Ainz có thể không thể lập tức nghĩ ra lí do từ chối.

"Ainz-sama, chúng ta sẽ thực hiện đề nghị của Aura luôn và ngay chứ?"

Tại sao cô nàng lại đồng ý nhanh vậy?

Anh đã hết thời gian.

Nếu anh đồng ý, nó sẽ lập tức được tuyên bố cả trong và ngoài nước rằng Sorcerous Kingdom of Nazarick là một quốc gia có trào lưu ăn mặc mới. Điều này thật sự xấu. Có lẽ chỉ có Bukubukuchagama là thích thú chuyện này. Không, nếu Bukubukuchagama ở thế giới này, chắc chắn cô cũng không muốn xây dựng một quốc gia như thế.

Nếu họ biết những NPC đã phát triển cái tôi riêng, một số người sẽ bị hấp dẫn và muốn gặp họ, trong khi một vài người khác sẽ né tránh. Bukubukuchagama có lẽ thuộc nhóm sau. Yamaiko và Ankoro Mochimochi có lẽ sẽ muốn gặp. Tại sao lại như khác nhau như vậy, mặc dù họ đều là những cô gái...

Khi nhớ lại, Ainz từ từ đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên, hành động này không có ý nghĩa gì đặc biệt. Anh chỉ đơn giản là muốn câu cho mình thêm ít thời gian. Một khi có phần khung cho những gì sắp nói, Ainz sẽ quay lại.

"Không, ta không cho phép."

"Vì sao ạ?"

Tất nhiên, họ sẽ hỏi, phải không?...Ý mình là, tặng mặt nạ vào Giáng sinh là một điều luật tốt hơn mà.

Ainz thở dài, tất nhiên nó cũng chả có ý nghĩa mẹ gì, anh chỉ đang câu thêm thời gian thôi.

"Có rất nhiều lí do phức tạp, Albedo. Ngươi có cần ta giải thích từng cái một không?"

"V-Vâng, X- Xin ngài, nếu ngài không để tâm."

Ainz đã lên kế hoạch để nói với Albedo, nhưng Mare, một cậu bé đang mặc như vậy lại lên tiếng chặn mất. Cậu nhóc là một cậu bé dễ thương và thật thà, sao lần này lại đáng ghét như vậy chứ, Ainz buòn bã nghĩ. Nếu là Albedo, chắc chắn cô sẽ nói "Không cần đâu. Cho phép ta giải thích cho hai ngươi thay cho Ainz-sama". Nhưng trường hợp này, Ainz phải tự làm điều đó.

"...Vậy sao. Được rồi, ta sẽ khai sáng cho ngươi. Nhưng ta nên bắt đầu từ đâu để ngươi dễ hiểu nhỉ...?"

UMU, Ainz vuốt vuốt cằm của mình. Không cần phải nói, lại là câu giờ. Ainz tuyệt vọng ép mình suy nghĩ, anh cảm tưởng như bộ não không tồn tại kia hiện đổ mồ hôi ròng ròng rồi, và bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên...

"...Thứ nhất, à ừ, đúng là nó. Hai ngươi cảm thấy vì mình ăn mặc như vậy nên toàn bộ đất nước cũng phải ăn mặc theo đúng không? Sau tất cả, hai ngươi cảm thấy đó là ý tưởng của Bukubukuchagama-san. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn đúng- Ừ, hai ngươi là trường hợp đặc biệt."

"Chúng thần đặc biệt!?"

"Đúng vậy đấy. Hai ngươi rất đặc biệt với Bukubukuchagama-san. Đó là lí do vì sao hai ngươi ăn mặc như vậy...Do đó, ngươi có định chia sẻ điều đặc biệt này cho những người không quen biết không?"

"Không thể!!"

Người vừa lớn tiếng khẳng định không ngờ lại là Mare.

"Không bao giờ!! Thần sẽ không để người khác, ngoại trừ nee-chan, có được sự đặc biệt của Bukubukuchagama-sama!"

"Đúng, chính xác. Đó là lí do. Ngươi hiểu không, Aura?"

"Vâng! Thần quá ngu ngốc khi không nghĩ đến cảm nhận của Bukubukuchagama-sama!"

"Thần cũng vậy..."

Aura và Mare chấp nhận lí do đó. Thật tốt khi từ từ thoát khỏi cái chủ đề này. Nhưng Ainz vẫn còn lo lắng một điều nữa.

Ainz lẩm bẩm gì đó như còn nhiều lí do khác, và âm thầm liếc Albedo một cái.

Một người giỏi giang và nghĩ xa hơn Ainz rất nhiều. Cô ấy có cảm thấy lạ nếu Ainz chấm dứt chủ đề luôn không nhỉ? Đó là điều làm Ainz khó chịu.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Albedo mỉm cười và nghiêng nghiêng đầu.

Ainz không hiểu phản ứng đó nghĩa là gì, và rời mắt đi. Và sau đó, có chuyện gì đó vừa xảy ra với Elder Lich trước mặt Ainz. Anh thờ ơ và nhìn vào tập tài liệu trên tay.

"-A, ngài cũng đang suy nghĩ về điều đó, Ainz-sama. Sau tất cả, ngài đang nhìn vào tài liệu trên tay khá lâu. Chắc hẳn không có vấn đề gì khi nói với hai người họ đúng không ạ?"

Ainz quay sang Albedo một lần nữa.

"-Umu. Ngươi cũng nghĩ về điều đó, Albedo."

"Vâng, thần cũng vậy. Thần đang tự hỏi, nếu ngài đề cập đến vấn đề đó, Ainz-sama. Thần tin rằng những gì ngài suy nghĩ là có hay không nên giải thích cho hai người họ, đúng không, Ainz-sama?"

"Đúng như ngươi nói, Albedo. Ngươi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của ta."

"Cảm ơn ngài."

Albedo mỉm cười cúi đầu. Mặt khác, Aura phồng má lên đầy khó chịu.

"Tuy nhiên, thần không thể tin rằng mình đã không suy nghĩ đến cảm giác của Bukubukuchagama-sama, mặc dù đó phải là điều đầu tiên được cân nhắc. Thật đúng là người sáng tạo ra chúng thần, chúa tể của chúng thần. Thần sẽ không bao giờ có thể được như ngài, đưa ra các quyết định bằng cách xem xét vô số quan điểm."

"Không, đừng nói vậy, Albedo. Ta chắc chắn tài năng của ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua ta."

Thực tế là cô giỏi hơn anh nhiều lắm. Ainz cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về điều đó, nhưng Albedo chỉ gật đầu, gương mặt toát đầy niềm tin.

"Vâng! Thần sẽ!"

"-Vậy, lí do khác là gì vậy?"

"Thật à, Aura. Albedo giải thích cho hai người họ đi. Cố gắng truyền đạt dễ hiểu, phải làm sao cho một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Đúng, nó phải dễ hiểu."

Ainz nói xong liền im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Tuy nhiên toàn bộ thần kinh của anh lại đang hóng về phía sau, vì anh không muốn bỏ sót bất kì lời nào của Albedo.

"Thật vậy. Thật ra, ta muốn giải thích hộ Ainz-sama, nhưng có một chút vấn đề nảy sinh."

"Hả? Có người gây rắc rối cho cô sao? Muốn chúng ta đi qua đó và lôi hắn ra cho cô không?"

"Không, không phải vậy. Sự thật là, sau khi thống kê, chúng ta phát hiện kho tài nguyên không đủ cho tương lai. Vì vậy, nếu chúng ta ra lệnh tất cả mọi người phải thay đổi quần áo ngay bây giờ, thì chỉ có một biện pháp duy nhất là trao đổi trang phục cho nhau mà thôi."

Ế, thật à? Tất nhiên, Ainz không nói gì cả. Điều duy nhất anh có thể làm là tuyệt vọng nhớ lại nội dung tài liệu anh vừa nhìn.

Thật vậy, nội dung của nó đề cập đến tài nguyên, nhưng số tiền đó có vẻ khá đầy đủ. Tuy nhiên, nếu Albedo nói vậy thì đó chính là sự thật.

Nói cách khác, đây là một tình huống khá xấu, phải không? Tuy nhiên, nếu là trường hợp đó, chúng ta có thể mua thêm từ Vương quốc hoặc Đế quốc. Một thành phố như thế này nên có đủ tài sản cho điều này, phải không?

Albedo đã có câu trả lời cho sự nghi vấn của Ainz.

"Thành phố này là một kho tài nguyên tuyệt vời, và nó hoạt động như một thành phố thương mại. Tuy nhiên, kể từ khi Ainz-sama nắm quyền, thương nhân từ các quốc gia khác đã ít khi tới đây. Vì vậy, chúng ta đang rơi vào tình huống cạn kiệt dần các nguồn tài nguyên."

"Nếu chúng ta không có, sao không lấy chúng từ nơi khác? Đế quốc hay Vương quốc thì sao?"

"Onee-chan, chúng ta, chúng ta không thể làm điều đó. A, Ainz-sama đã nói chúng ta không được sử dụng vũ lực trên ba quốc gia này, phải không?"

Đúng thế. Mặc dù anh không biết gì về tương lai, nhưng anh quả thật đã ra lệnh cấm sử dụng vũ lực cho đến khi anh kiểm soát được thành phố này. Tất nhiên, nếu bên kia tấn công trước thì lại là một chuyện khác.

"Chúng ta nên làm gì?"

"Ơ, ờm chúng ta không cần lo lắng. Sau cùng thì Ainz-sama sẽ giải quyết mà."

Ngươi đang đổ tất cả cho ta? Ainz muốn nói với Mare như thế, nhưng lại thôi. Sau khi Aura đáp lại Mare "Chị hiểu!" thì anh không thể phản bội lại sự tin tưởng của hai đứa nhóc đó được.

Tuy nhiên, một nhân viên bình thường như Ainz không thể nào nghĩ ra một chính sách tài chính phù hợp. Do đó, Ainz quyết định sử dụng một trong hai lá bài tẩy của mình.

Ainz quay lại và tự tin nói.

"-Albedo, ngươi đang lo lắng cho vấn đề này đúng không?"

Nói cách khác, anh sẽ giao tất cả cho một người tài năng (Albedo) thực hiện chuyện đó.

"Vâng. Gần đây, những hạt giống Demigure gieo từ trước đã sẵn sàng để thu hoạch."

"Chỉ cần như vậy. Hai ngươi không cần lo lắng đâu."

Hai ánh mắt đầy sùng bái làm Ainz cảm thấy hơi tội lỗi. Đồng thời, anh cũng rất sợ họ phát hiện ra tất cả đều là giả và thất vọng về anh.

Tuy nhiên, đó là Demigure. Mình không biết anh ta trồng gì, nhưng anh ta thật sự tuyệt vời.

Ainz muốn hỏi về việc thu hoạch, nhưng không thể.

Đó là bởi vì Ainz Ooal Gown nên là một thiên tài biết rõ tất cả mọi thứ.

Mình biết mình cần kiến thức kinh tế học, nhưng mình chỉ có thể đọc lướt qua những cuốn sách phức tạp...như là, họ nên làm một điều trong kinh tế học Keynesian.v.v. dễ dàng và dễ hiểu. Hoặc có thể là mình đã bước lên con đường của mình vì số tuổi hiện tại?

Ainz thành thạo mọi kĩ thuật trong Yggdrasil. Đây không phải là một niềm tự hào vô ích; anh đã học hơn 700 phép thuật và nhớ rõ mọi chi tiết của từng cái, một kì công làm những người bạn của anh bị sốc. Ngoài ra, những phép thuật anh không học vẫn có thể trở thành vũ khí để đọc được sức mạnh của đối thủ. Đây là lí do vì sao Ainz cố gắng hết sức để ghi nhớ tất cả phép thuật. Anh dễ dàng nằm trong top 5 của guild nếu nói đến tri thức ma thuật.

Tuy nhiên, mặc dù anh có thể làm được điều đó, nhưng anh lại không biết gì về học thuật.

Này? Lẽ nào mình không thể ghi nhớ được những điều đó là do mình không có một bộ não đúng nghĩa?

Ainz biết rằng anh đã học được nhiều điều kể từ khi bước chân đến thế giới này, vì vậy anh biết điều này là không thể. Tuy nhiên, anh hơi run lên một chút với giả thuyết đáng sợ đó.

"Và, thần có một vấn đề cần chính Ainz-sama..."

"-Cái gì? Ngươi nói là cần chính?"

Ainz không cảm nhận được Albedo yêu cầu bất kì điều gì. Sau tất cả, cô ấy là một người thông minh, và chắc chắn cô là lựa chọn tốt hơn anh rất nhiều. Tuy nhiên, nếu là trường hợp này, tổ chức này sẽ không thể hoạt động chính xác. Sau cùng thì cấp trên phải chịu trách nhiệm cho hành động của cấp dưới. Vì vậy, có vẻ như cấp trên đã đóng dấu cho vụ thời trang này.

"Ai đó sẽ phải tới Đế đô để khuấy động nhân loại. Ngài sẽ cho phép người hầu của ngài đi sao?"

"Cái gì?"

Ainz hoàn toàn bất ngờ, và nói to hơn bình thường.

Gửi Albedo đi trong khi Demigure không có xung quanh làm Ainz cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, thành phố này cũng chưa được kiếm soát hoàn toàn.

Hơn nữa, lí do anh sốc là vì đây là lần đầu tiên Albedo đã nói như thế.

"...Nếu ta cử ngươi đi...Ta sẽ gặp rắc rối..."

"Ôi" Albedo mỉm cười vui sướng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ainz-sama. Thần sẽ giải quyết nhanh vấn đề và trở lại bên cạnh ngài."

"Vậy à...tốt, nếu chỉ là một lúc thì được. Ai sẽ quản lí Nazarick và thành phố này?"

Aura và Mare trông ngơ ngơ, vì vậy mà chắc chắn không phải họ. Không phải mình, cầu trời, Ainz thầm cầu nguyện.

"Thần đang định giao cho Pandora."

Aura và Mare nói cái gì đó như là 'Nếu là anh ta thì được.'

"...Anh ta, ngươi nói."

"Anh ta là một cá nhân tuyệt vời, được chính ngài tạo ra, Ainz-sama. Khi họ nói, cha nào con nấy-a, thần xin lỗi. Dám nghĩ rằng những tạo vật như chúng thần là con cái của các đấng tối cao. Thần xin ngài hãy tha thứ vì lời nói đó."

Lời xin lỗi đầy bất ngờ của Albedo làm Ainz choáng váng- thậm chí điểm màu đỏ trong mắt anh đang nhạt dần.

"Không, không cần. Đó là, chà, đứa con của ta...xin lỗi. Ta không phải không thích anh ta, hm. Đứa trẻ ngu ngốc... không, đó không phải lỗi của anh ta...Chà, sao mình lại đặt vậy nhỉ. Anh ta giống như một đứa trẻ, UMU."

Trước khi anh nhận ra, mọi người trong phòng đều yên tĩnh. Anh biết rằng cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu điều này tiếp diễn, vì vậy anh cứng rắn bản thân, và hỏi.

"Nếu chúng ta để Pandora Actor quản lí, thế ai sẽ đóng vai Momon thay cho anh ta? Có cần làm điều đó không?"

"Không, làm sao chúng thần có thể để Ainz-sama làm điều đó được? Thần đã lên kế hoạch, để cho Momon nhận một yêu cầu và đi ra nước ngoài để làm nhiệm vụ."

Ừm, Ainz gật đầu. Mặc dù anh đã nghĩ sẽ được thư giãn nếu vào vai Momon, điều hiện tại rất khác so với khi anh đóng vai trò của một mạo hiểm giả.

Sẽ có phiền phức, hoặc những thứ đó cần phải được xử lí cẩn thận. Gửi Momon đi làm nhiệm vụ trinh sát là lựa chọn tốt nhất.

"À, về điều đó...Nếu ngươi gửi Momon ra ngoài, người trong thành phố này sẽ ổn chứ?"

"Sẽ. Một hành động của Ainz-sama sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Bởi vì chúng ta không hành động theo cách nhân loại hay làm- mặc dù khá khó để làm vậy- Momon đã được hưởng lợi quá nhiều và được tin tưởng một cách mù quáng. Như vậy, điều duy nhất chúng ta cần làm là để Momon nói với lãnh đạo thành phố phải tuân theo chúng ta trước khi hắn ta rời đi. Tuy nhiên, nghĩ kĩ thì, chúng không biết chúng là những con rối nhảy múa dưới bàn tay điều khiển của Ainz-sama...Thần nghĩ, chỉ có anh ta trông đợi sự kiện bất ngờ này sau khi chuyển đổi và làm ra những chuẩn bị thích hợp."

"Hừm-nghe khá là lạ, làm thế nào mà họ lại tin tưởng Momon-sama mà lại không tin tưởng Ainz-sama."

"Sự thật là thế. Tuy nhiên, đây là một phần quan trọng trong kế hoạch kiếm soát hoàn toàn thành phố này bằng hòa bình. Điều chúng ta cần làm là dần loại bỏ cái tên Momon, và thẩm thấu lòng trung thành với Ainz-sama vào nơi này. Rất có thể sẽ mất vài năm, nhưng không thể tránh được."

"Tốt. Sau đó, Albedo, giao nhiệm vụ cho Pandora's Actor. Sau khi ngươi đã chuẩn bị và bàn giao lại nhiệm vụ của mình, đi và thu hoạch đi. Ngươi còn cần điều gì nữa không?"

"Rõ. Tiếp theo, thần có kế hoạch tiến hành vài cuộc đàm phán khi thần tới thế giới nhân loại. Ngài có thể giành chút thời gian quý báu để xem qua dự thảo của thần không?"

"UMU, mang nó cho ta sau."

Bên cạnh đó, điều duy nhất anh làm đó là đóng dấu lên dự thảo của Albedo.

"Ngoài ra, mặc dù khá xấu hổ khi nói ra, nhưng ngài có thể cho thần mượn vài bộ trang phục được không ạ? Thần chỉ đơn giản là thấy cần thiết khi phải thay trang phục ở đó."

"Vậy à. Ta sẽ đưa cho ngươi vài bộ trang phục của ta. Để chuyện này sau đi. Nói mới nhớ, Demigure-không, không có nhu cầu. Tốt rồi. Chúng ta tiếp tục thôi...hừm, nếu đã đến đây rồi, ta cũng muốn nghe ý kiến của hai ngươi nữa."

Phần 2

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ba người họ cùng với những Elder Lich rời khỏi căn phòng, để lại Ainz và Fifth. Và, tất nhiên, Trùng sát thủ tám đao [Eight Edge Assassins] vẫn bám lại trên trần nhà.

Thẳng thắn mà nói, công việc một ngày của Ainz đến đây là kết thúc, còn lại đều là thời gian rảnh. Tuy nói vẫn có một số vấn đề cần được giải quyết sớm, nhưng một khi đã hoàn thành nó, anh nhận thấy mình khá nhàn rỗi. Khi anh trầm ngâm về những gì để làm với thời gian của mình, Ainz đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó và đứng dậy.

"Tiếp đến, ta sẽ đi gặp Pandora's Actor."

Ainz hạ lệnh như thế rồi sau đó sải bước đi về phía trước. Fifth không nói gì yên lặng đuổi theo sau. Đương nhiên, Trùng sát thủ tám đao [Eight Edge Assassins] cũng vậy.

Sau khi rời căn phòng, anh thấy rằng ngoài trời vẫn còn khá mát mẻ, thích hợp với cái mùa này. Cơn gió mang theo một chút khí lạnh trong nó, nhưng Ainz là hoàn toàn miễn dịch với cái lạnh. Sau khi liếc nhìn Fifth để chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn, anh tiếp tục bước đi.

Khu vực này có thể được tạm chia thành ba loại chính: Dinh thự riêng của Ainz, tất cả các loại kiến trúc hành chính, cũng như biệt quán. Pandora's Actor - không, Momon sống ở một trong những biệt quán.

Đáng nhẽ anh phải triệu tập Momon để phù hợp với tư cách một người cai trị của mình, nhưng những gì anh làm bây giờ cũng thuộc về một loại chuyện đổi tâm tình.

"-Hm? Chuyện gì thế này? "

Ainz lẩm bẩm khi gần biệt quán. Phía trước tầm mắt của anh chính là một cái chuồng ngựa xây tiếp giáp biệt quán. Tuy nói là "chuồng ngựa" nhưng bây giờ sống ở trong đó chỉ có mỗi mình Hamsuke mà thôi. Không, là như vậy mới đúng.

Hơi bối rối, Ainz đến gần chuồng ngựa, và nghe được tiếng ngáy hyu ~ hyu ~. Giấc ngủ là một đặc ân của cuộc sống, vì vậy Hamsuke nên nhận được nó.

Rõ ràng mặt trời đã lên khá cao, nhưng Hamsuke hình như vẫn còn đang ngủ.

Giống như đôi mắt của một con mèo, đôi mắt Hamsuke cũng có thể nhìn xuyên qua bóng tối, có điều Hamsuke từng nói, thời gian nó hoạt động không phân ngày đêm. Nó chỉ cần ăn xơm xong và sau đó đi ngủ cho đến khi nó cảm thấy đói bụng mới dậy. Đó là cách thức sống của nó.

Thật ra thì, khi vừa mới bắt đầu Ainz nghe chuyện này, anh tự hỏi "Ở đâu có một vị Hiền Vương Rừng Rậm giống như này". Anh cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc khi mong nó hành xử như một con người thông minh.

"Nó đã không nhận thấy chúng ta mặc dù chúng ta đến gần như thế này. Có phải nó đã đánh mất bản năng hoang dã của nó? Thực sự là... tự bản thân nó đắm mình trong trụy lạc. Không, có lẽ nó đã làm việc suốt đêm qua ".

"Không có chuyện đó đâu ạ. Hamsuke-sama đã ở đây cả ngày hôm qua."

"...Thì ra là vậy."

Ainz muốn nói chuyện với Hamsuke bất chấp những lời tàn nhẫn của Fifth, nhưng anh không nghĩ ra được anh nên nói những gì.

Mà, nó chỉ là một con vật cưng. Mình không nên mong đợi bất cứ điều gì từ nó. Dù tự nó cho phép bản thân sa đọa đến mức đó cũng không quan trọng ... Thế nhưng, mình đang bận rộn với tất cả các loại công việc, vậy mà nó lại ở đây thảnh thơi. Nó thực sự làm mình ... mặc dù mình biết mình đang giận chó đánh mèo.

Anh ngó đầu vào chuồng ngựa, và con hamster khổng lồ vẫn ngủ trên mặt đất mà không có chút đề phòng. Nếu mà có một quả bong bóng khổng lồ bay ra từ mũi của nó thì đó sẽ là một hình ảnh điển hình của một sleepyhead.

Tuy nhiên, có điều gì đó khác mà đã thu hút sự chú ý của Ainz, ngoài cách Hamsuke đang ngủ như một người chú tuổi trung niên (mặc dù đó là hoàn toàn một điều không thể đối với cơ thể của nó).

Chiếc đuôi của Hamsuke đang quấn quanh eo của một Tử vong Kỵ sĩ. Nguyên nhân Ainz chú ý đến chuồng ngựa chính là do sinh vật Undead này.

Vì nó là một sinh vật Undead anh sáng tạo ra, giữa họ đã có một mối liên kết và vì vậy anh có thể xác định vị trí gần đúng của nó. Tuy nhiên, có quá nhiều Undead ở trong E-Rantel, nên cảm giác đặc thù đó đã bị hỗn loạn.

Thẳng thắn nói, hiện tại, rất khó khăn để anh phân biệt chuẩn xác vị trí của các undead anh sáng tạo ra. Mặc dù vậy, Ainz không nhớ là anh đã bố trí bọn nó ở trong chuồng ngựa, vì thế anh mới nghi ngờ khi thấy một Undead ở đây.

"Dậy đi, Hamsuke."

"Muuu, vâng ...."

Mắt nó chớp mắt như của đôi mắt của một con người, đồng thời khuôn mặt to lớn của Hamsuke di chuyển và sau đó nó bắt gặp cái nhìn của Ainz.

"Ohhhh! Thần đã tự hỏi đó là ai, nhưng thì ra, đó là chủ nhân! "

"Hiện tại không có ai thì không sao. Lúc bình thường ngươi gọi ta là Ainz-sama được không? Bởi lẽ sau tất cả, ngươi là con chiến mã của Momon, không phải của ta.".

"Tất nhiên rồi, thưa ngài!"

"Vậy à ... tốt, ngươi hiểu là tốt rồi..."

Nói là vậy nhưng phản ứng của Hamsuke không khỏi khiến cho Ainz nghĩ, Tên này thực sự hiểu?

Ngoài ra, Ma thú là đứng đầu của loài dã thú, không có sức đề kháng với việc kiểm soát tâm trí. Do đó, Ainz mới đưa một vật phẩm vô hiệu hóa kiểm soát tâm trí cho Hamsuke mượn, nhưng anh vẫn còn băn khoăn rằng ai đó có thể cố gắng điều khiển nó thông qua các thủ đoạn khác ngoài phép thuật.

"Mà dù sao ngươi cũng phạm bất kỳ sai lầm gì cho đến nay, ta sẽ tin tưởng ngươi. Như vậy vào chủ đề chính. Có gì chuyện với Tử Vong Kỵ sĩ kia vậy? "

"Ohhh! Hắn là một người bạn cùng tập luyện chung với kẻ hèn này, thưa ngài! "

Đó cũng là lúc Ainz hồi tưởng lại.

Anh đã tiến hành một cuộc thí nghiệm học tập võ thuật trong khi Hamsuke đang được đào tạo để trở thành một chiến binh. Nói cách khác, anh đã sử dụng Tử vong Kỵ sĩ này để xem nó có thể tiếp tục đạt đến một cấp độ giống như một chiến binh không.

Anh đã trang bị Tử Vong Kỵ sĩ những vật phẩm tăng EXP nhận được song vật phẩm đó cũng sẽ làm suy yếu năng lực của nó đi rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng Tử Vong Kỵ sĩ cũng không thể nào tăng cấp được. Ainz đã dự liệu được kết quả đó, vì vậy anh không hề tức giận. Tuy nhiên, anh không biết vì sao, nhưng Hamsuke càu nhàu, nên cuối cùng anh đã thu những vật phẩm về hết và để Tử Vong Kỵ sĩ ở tại đây với nó.

Vì vậy, đó là một trong những ... Lại nói, những cái gai trên áo giáp của nó được làm tròn xuống ... Mình không coi nó là một cái gối ôm để cho mượn ra ngoài, mà là muốn nó trở thành một chiến binh, hoặc có thể làm chủ một cái gì đó ... Mà thôi, bỏ đi, cũng không cũng quan trọng. Số lượng Tử vong Kỵ sĩ đã nhiều lắm rồi. Cho nó một con cũng không đáng kể.

Thực tế, số lượng Tử vong Kỵ sĩ đã quá dư thừa, nhiều đến nỗi Ainz không còn làm Tử vong Kỵ sĩ khi anh chế tạo Undead mỗi ngày.

"Là vậy sao. Ta đây hiểu rồi. Tuy nhiên, nói như thế nào, ngươi đã từng là một ma thú hoang dã. Khá nhiều vấn đề khi mà ngươi để cho một người nào đó đến quá gần mà không phát hiện ra. Chúng ta cũng không phải lén la lén lút như Aura? Ngươi cũng nên cảm thấy chút căng thẳng chứ? "

Hamsuke cúi đầu ủ rũ, và râu mép của nó cũng rũ xuống.

"Cái này thần chân thành xin lỗi. Điều này là do thần từng là sinh vật mạnh nhất trong rừng. Bởi chưa bao giờ bị phục kích nên thần cũng không bao giờ cần phải cảnh giác. "

"Ngươi cũng từng có một tuổi thơ ... thời kì ... hoặc một cái gì đó, phải không? Nhưng ở trước đó, ở đó không phải còn có Người khổng lồ của phương Đông và Ma Xà của phương Tây? "

"Họ là ai? Những ngươi đó... Đông? Tây? Ngài đang nói chuyện gì vậy? "

Một dấu hỏi xuất hiện trên đầu của Ainz.

"... Họ cũng giống như ngươi, là những người đã cai trị một góc rừng rậm ."

"Hoho ~ Thần thậm chí không biết những người như vậy tồn tại trong khu rừng! Đúng là chủ nhân! Cái nhìn của ngài luôn luôn sâu sắc như vậy. Bản thân thần cũng không rõ ràng đối với những việc bên ngoài lãnh thổ của thần".

"Ngươi a ... Vậy mà còn tự xưng mình là Hiền Vương Rừng rậm lại còn ..."

"Trong quá khứ, một chiến binh loài người xâm phạm lãnh thổ của thần đã gọi thần như vậy. Nói tiếp, bởi vì cái tên này nghe khá ấn tượng nên thần đã cho tên chiến binh kia sống sót trở về. Ah, thật làm ngươi hoài niệm- "

Ainz cảm thấy rằng anh cuối cùng đã giải quyết đượ những bí ẩn.

Sau khi chiến binh kia còn sống, ông ta đã phóng đại những câu chuyện về kẻ thù của mình, Hamsuke. Đó có thể là một số cách để biện minh cho sự sống sót của bản thân trong khi tất cả các đồng đội của ông ta đã chết hết.

Điều đó cũng không quá khó hiểu. Thực tế là Hamsuke đúng thực rất mạnh. Trong tất cả các chiến binh Ainz đã gặp, có lẽ chỉ Clementine và Gazef là có thể đánh bại Hamsuke.

Ainz đột nhiên nhớ tới Gazef.

"Ohh? Có vấn đề gì sao, thưa ngài? "

"Không ... không có gì. Chỉ là ... cũng đúng đấy ... chỉ là ngươi không đủ tiêu chuẩn làm một Hiền Vương Rừng rậm, ngươi chỉ là một con Hamster Rừng rậm thôi. "

"Hamster, xác thật, trước đây ngài cũng đã nói về loài sinh vật này! Vậy ra, kẻ hèn này cũng chỉ là một hamster? "

"Umu. Ngươi là một Hamster khổng lồ. "

"Ohhh! Hóa ra thần là một Hamster khổng lồ! Như vậy, ngài có biết nơi để tìm thấy các thành viên khác của loài này không, thưa ngài? "

"Điều đó, ta không biết."

Sau đó dứt khoát trả lời, Hamsuke một lần nữarơi vào tuyệt vọng. Là do mình quá khắc nghiệt Ainz nghĩ và cố gắng an ủi nó bằng cách nói:

"Ta đã đảm bảo rằng tất cả những ai phục vụ Nazarick sẽ được một khen thưởng thích hợp cho sự cống hiến của họ. Miễn là từ nay về sau, ngươi tiếp tục dốc sức phục vụ cho Nazarick, ta chắc chắn một ngày nào đó sẽ tìm thấy các thành viên của loài đó cho ngươi ".

"Ohhhh!"

Râu mép Hamsuke dựng thẳng lên.

"Tuy rằng trước đây thần đã đã thề trung thành với ngài, nhưng sau này thần sẽ càng tận trung phục vụ hơn trước, thưa ngài!"

"Umu Umu. Như vậy, Hamsuke, Momon - không, Pandora's Actor ở trong biệt quán"?

"Thế thân của ngài? Đối với điều này thần cũng không có chắc. Sau cùng, người đó thường ngồi trên xe ngựa mà con người của thành phố này chuẩn bị cho anh ta, và anh ta cũng không hay mang thần ra bên ngoài. "

"Ah, ta dường như cũng đã nghe qua chuyện đó, tên đó sử dụng chiếc xe ngựa đó để chia sẻ tình báo."

Kuku, Ainz cười một cách tà ác.

Tất cả mọi thứ đã được phát triển như anh đã dự đoán. Dưới lớp vỏ bọc chia sẻ tình báo với anh ta, mọi người sẽ nói với Momon những điều mà họ muốn giữ bí mật với Ainz, hoặc có lẽ họ âm mưa chia rẽ Momon và Ainz. Tuy nhiên, sự thật là, những suy nghĩ của Pandora's Actor trong lúc vô tình sẽ ăn mòn bọn họ.

Ainz là một vị vua đáng tin cậy, một con người đầy lòng nhân từ luôn nghĩ cho người dân tóm lại là như vậy.

"Ta hiểu. Tuy nhiên ... hình như hiện tại ngươi cũng có thể mặc áo giáp. Nếu không có gì để làm, vậy thì sao không mặc nó và tiến hành tập luyện? "

Bộ áo giáp nguyên mẫu nên được hoàn thành.

"Thần hiểu rõ điều này, thưa ngài! Như vậy, nếu có thể, thần muốn gặp những Lizardmen-dono. "

"Rất tốt. Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Ta sau đó sẽ cùng nói chuyện với Cocytus và để anh ta phái ai đó tới nơi này".

"Thực sự vô cùng cảm kích ngài. Đến đây nào, Tử vong Kỵ sĩ-dono! Chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ! "

Ainz không quan tâm đến tình bạn rực cháy giữa một con thú và một xác chết và bước tiếp về phía trước.

Đằng sau Ainz truyền đến một giọng nói giống như đang nói theo kiểu "Thực sự - Thật phiền toái!", Nhưng anh không thể tưởng tượng được Tử vong Kỵ sĩ sẽ nói những gì. Mặc dù Ainz có chút quan tâm đến những gì Hamsuke đang làm, có điều anh rất nhanh đã bỏ hết ý nghĩ đó đi.

Nói đến, từ trước đến giờ, mình nghĩ rằng mình đã cho Hamsuke ... làm sao mình luôn cảm thấy mình đã quên một cái gì đó. Oh được rồi, nếu không thể nhớ về nó, mình nghĩ nó có thể không phải chuyện quan trọng gì.

Những băn khoăn chưa có lời giải cứ vương vấn trong đầu Ainz. Cảm giác đó giống như muốn hắt hơi mà không hắt hơi được. Anh đã đến trước cửa biệt quán, nhưng anh không làm mấy chuyện như gõ cửa. Fifth, người đi theo sau Ainz, ngay lập tức tiến đến trước mặt anh.

"Mở cửa."

"Vâng, Ainz-sama."

Trong khi mở cửa, Fifth nhìn hết sức nghiêm túc nhưng khóe miệng của cô dường như hơi thả lỏng đôi chút. Điều này có lẽ đến từ sự hài lòng của cô khi cô cảm thấy đang giúp Ainz một việc gì đó.

Có vẻ như mình đã đúng khi quan sát Jircniv. Mình đã thực sự trở thành một người cai trị đích thực. Mặc dù có lỗi với anh ta đôi chút, nhưng sau này mình sẽ tiếp tục học hỏi. Cái này cũng là để giúp mình tìm hiểu làm thế nào để trở thành một vị vua đích thực.

Ainz cũng không có nói cảm ơn Fifth, mà nhìn vào cánh cửa đang mở.

"Những Trùng sát thủ tám đao."

"Vâng! Sẵn sàng nghe lệnh! "

Vài con Trùng Sát thủ tám đao theo ở phía sau Ainz nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng.

"-Đi thôi."

"Tuân lệnh!"

Hàm của chúng mở ra và đóng lại, và sau đó một hàng Trùng Sát thủ tám đao đáp lại bằng một giọng nói mạnh mẽ hơn bình thường trước khi bước vào tòa nhà. Biệt quán này chỉ có mình Pandora's Actor. Đôi khi Narberal cũng ở đây, nhưng hầu hết thời gian cô đều ở Nazarick, thực hiện mệnh lệnh của Ainz.

Tuy có thể sắp đặt một người giúp việc bình thường ở đây, nhưng sẽ có rắc rối nếu những người đến thăm Momon nghĩ rằng họ đang bị giám thị. Vì thế, nó trông như thế này.Tuy nhiên, nếu Pandora's Actor ở lại đây một mình, có khả năng là những người đã tẩy não Shalltear có thể xâm nhập vào nơi này. Như vậy, Ainz cảm thấy tốt hơn hết là đặt một số biện pháp đối phó nhanh chóng.

... Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là có người có thể xâm nhập vào đây. Mà, chỉ có kẻ ngu mới không đề phòng. ... Mm - có điều, mình phải chờ ở đây bao lâu? Hoặc mình nên đi về phía trước? Bởi theo lẽ thường, mình nên chờ ở đây. Dù sao thì Trùng Sát thủ tám đao sẽ trở lại với mình. Tuy nhiên, một vị vua thực sự phải đứng chờ ở cửa sao?

Sau khi do dự một chút, Ainz nghĩ "ah tốt nhất, quên nó đi" và bước vào biệt quán.

Ainz cất bước, dáng vẻ đậm chất vương giả hơn người, có lẽ chính là kết quả của quá trình luyện tập không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 20 bước, một trong những con Trùng sát thủ tám đao trở lại và quỳ xuống trước Ainz.

"Ainz-sama, chúng thần đã triệu tập Pandora's Actor-sama. Ngài ấy sẽ nhanh chóng đến gặp người. "

"Là vậy sao. Vậy ta sẽ đợi ở phòng khách. "

Bởi vì trước đây đã từng đến biệt quán này, nên Ainz đã đại khái nắm được bố cục của nó. Sau khi Fifth mở cửa, Ainz không do dự ngồi ở ghế chủ vị trong phòng khách.

Bởi vì nó vi phạm vào một số cách ứng xử của một người làm công ăn lương cho nên Ainz cảm thấy có chút sai trái. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ dễ dàng cho Ainz, người đã dành nhiều thời gian tập luyện để trở thành một người cai trị.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Ainz gật đầu với Fifth.

Sau khi nhận được sự cho phép, Fifth mở cửa ra, và Pandora's Actor bước vào phòng. Anh ta đã không sử dụng phép thuật để xuất hiện trong bộ dạng Momon mà trong bộ đồng phục quân sự thông thường của mình.

"Ôi hỡi Đấng tối cao trị vì tất cả, chủ nhân của thần, Ainz-sama--."

"Miễn màn chào hỏi. Ngồi xuống đi."

"Tuân lệnh."

Gã đá chân vào nhau rồi giậm chân đứng nghiêm.

Cử chỉ của Pandora's Actor vẫn mượt mà và dứt khoát như bình thường, nhưng đối với Ainz mà nói, chúng hoàn toàn thừa thãi. Nếu phải dùng một từ để miêu tả hắn ta thì từ thích hợp nhất sẽ là 'quá màu mè'.

Và thế, hắn bước đến sát bên cạnh Ainz và ngồi xuống cứ như là đúng rồi.

(Không phải bình thường đều ngồi ở phía đối diện sao?)

Mỗi người đều có một khoảng không gian nhỏ quanh mình gọi là 'khoảng trời riêng tư'. Thế nhưng, Ainz chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếu tướng hết cờ, đành bất lực chứng kiến cái hành động xâm-lược-lộ-liễu-chớp-nhoáng-không-khoan-nhượng của Pandora's Actor.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

...Hầy, mình nghĩ chắc cũng ổn thôi. Nhưng mà gần quá rồi...

Ainz tỉ mỉ quan sát Pandora's Actor khi hắn ngồi xuống.

Anh không còn cảm thấy bị choáng như lần đầu tiên gặp hắn tại Bảo vật điện nữa.

Có lẽ do thời gian trôi qua và vô số lần gặp mặt để giao nhiệm vụ đã khiến những cảm xúc của anh đối với Pandora's Actor trở nên chai lì.

"Liệu thần có thể hỏi-."

"Không, không có gì đâu, ngươi đừng lo. Được rồi, ta có vài thứ muốn hỏi ngươi đây. Đầu tiên, ta muốn biết tình hình của mạo hiểm giả Momon. Ta đã đọc bản báo cáo của Albedo rồi, nhưng ta vẫn muốn nghe từ chính miệng ngươi hơn."

"Thần cho là không có gì đặc biê-."

"Vậy à. Tốt lắm. Câu hỏi tiếp theo dành cho Pandora's Actor, không phải Momon - bên ngươi có vấn đề gì không ?."

Không khí lập tức thay đổi.

"Sự thật là, Ainz-sama!"

Ainz khẽ tựa lưng về phía sau, cảm tưởng như cái áp lực khổng lồ mà Pandora's Actor vừa tỏa ra đang đè bẹp anh.

"Thần, thần đã phải chịu đựng quá nhiều!"

Ai mới là người chịu đựng quá nhiều ở đây hả?!

Tuy nhiên, Ainz chưa kịp phản bác thì Pandora's Actor đã tiếp tục liếng thoắng.

"Dạo gần đây, thần chưa một lần được chạm vào những vật phẩm ma pháp. Thần không một lần được bảo dưỡng vô số báu vật của các Đấng tối cao. Ngay cả việc phân loại những pha lê dữ liệu cũng đang tạm thời bị ngưng trệ. Xin ngài! Bằng bất cứ giá nào, Ainz-sama! Thần van xin ngài hãy cho thần được nhìn thấy những báu vật đó đi!"

".... Ta, ta đã thiết kế ngươi như vậy sao?."

"Đó là sự thật hiển nhiên! Những cảm xúc đó đã được đích thân ngài ban tặng, Momonga-sama!"

"....aaaazzz...."

Ainz tuyệt vọng nhớ lại thiết kế của Pandora's Actor.

Quả đúng là anh thiết kế sở thích của hắn là bảo quản những vật phẩm ma pháp. Mục đích là để đảm bảo hắn không cảm thấy buồn chán vì phải ở một mình trong Bảo vật điện ngày này qua tháng nọ.

Chính thế, được sống cùng với đam mê của mình, những thứ mà mình yêu thích quả là một công việc mơ ước. Tuy nhiên, vì một vài lí do bí ẩn nào đó, cảm xúc ấy giờ đã 'tiến hóa' thành một 'dục vọng' kì quặc nằm ngoài dự liệu của Ainz.

"Không phải ta đã cho phép ngươi quay về Nazarick mỗi ngày sao?"

Một nửa số undead của Nazarick được tạo ra bởi Ainz, nửa còn lại được tạo ra bởi Pandora's Actor. Dù vậy, những undead của Pandora's Actor lại yếu hơn của Ainz.

Nhưng chênh lệch đó vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên không sao. Bên cạnh đó, anh có thể dùng những cái xác đã được ủ lạnh tại tầng 5.

Thực ra có quá nhiều xác chết mà cả hai người bọn họ cũng không thể dùng hết.

"Tuy nhiên, thần vẫn chưa được ngài cho phép trở về Bảo vật điện."

Chà....những hành động phô diễn thái quá ngày nào cũng không còn, Pandora's Actor trước mặt mình bây giờ...hắn buồn đến thế sao....

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ thông báo Shalltear giao chiếc nhẫn cho ngươi. Thêm vào đó, ta chính thức cho phép ngươi được làm việc với những vật phẩm và thần khí của ta và đồng đội của ta. Đừng làm hỏng chúng đấy."

"Chúng sẽ-."

"Dừng lại. Giao tiếp bình thường là được rồi. Không phải ta đã nhắc nhở trước kia rồi sao, Pandora's Actor?"

"Vâng ạ!"

"Quan hệ của chúng ta là giữa đấng sinh thành và con cái. Nói thật là, ta rất vui vì ngươi đã làm việc chăm chỉ để không phụ lòng ta. Tuy nhiên, có đôi khi ta không khỏi băn khoăn, một đứa trẻ tốt phải chăng nên vượt qua cả kỳ vọng của cha mẹ mình?"

"Ohhhh...A-Ainz-sama. Nghĩ rằng ngài xem thần là một đứa trẻ của ngài!."

"Um, um...ngươi là, eehhh...con trai ta...kiểu như thế. Điều đó, ehhh...ta nên nói sao nhỉ....quan hệ kiểu vậy đó. Vì vậy, không cần phải sử dụng những mỹ từ hoa lệ hay cố gắng cư xử thái quá trước mặt ta đâu. Thân là đấng sinh thành ra ngươi, nguyện vọng bấy lâu của ta là được chứng kiến một phần tính cách, con người mà ta chưa từng biết đến, như là bằng chứng cho sự trưởng thành của con trai mình."

Vừa nói xong, đôi tai của Ainz bắt được âm thanh sụt sịt ở đằng sau, anh khẽ liếc mắt về phía âm thanh phát ra và nhìn thấy Fifth đang sụt sùi dùng khăn tay chấm nhẹ lên khóe mắt.

Ể...thiệt đó hả?!

Cô mau nước mắt quá đấy!

Trong khi vẫn còn đang bối rối vì hành động của Fifth, Pandora's Actor run rẩy cúi đầu và bất ngờ thả một quả bom hạng nặng.

"Con đã hiểu - thưa cha!"

".........um."

"Con nhất định sẽ không làm cha thất vọng!."

........

....

Sai lầm.

Hết sức sai lầm.

Thế nhưng lời đã nói không rút lại được, Ainz đành ngậm ngùi chấp nhận hậu quả chơi dại của mình.

"Pandora's Actor. Ngươi không được phép tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Hiểu chứ? Nếu các thủ vệ khác biết được ta phân biệt đối xử với ngươi, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Còn nữa - nói thật, cũng chính vì lí do đó mà ta đành lòng phải hạ sự ưu tiên của ngươi xuống. Khi thời điểm tới, khi mà ta phải lựa chọn giữa ngươi và các thủ vệ của Nazarick, ta sẽ phải bỏ rơi ngươi."

"Xin đừng lo lắng ạ! Con rất hạnh phúc khi được hy sinh vì cha!"

Nhìn Pandora's Actor ưỡn ngực đầy tự hào trong khi nói ra câu đó, trái tim Ainz không khỏi cảm thấy đau nhói.

"Ta xin lỗi....và Fifth...không được tiết lộ những gì ngươi vừa nghe thấy đấy."

Fifth gật đầu hiểu ý, và Ainz cũng gật đầu đáp lại.

"Vậy ta đi đây."

"Ah, về việc đó, liệu người có thể nán lại chút không? Chúng ta ít khi gặp nhau, vậy nên con có một thắc mắc muốn hỏi người, thưa cha! Con muốn biết về kế hoạch trị vì và hướng đi trong tương lai của Vương quốc Sorcerous."

"Ý ngươi là?."

"Cư dân Vương quốc đang lo sợ cho tương lai của đất nước này, thưa cha. Chẳng hạn như họ sợ nếu người mong muốn bành trướng lãnh thổ, họ sẽ bị ép tham chiến trên chiến trường và nhiều vấn đề khác."

Ainz đứng hình tại chỗ.

Anh muốn cái tên Ainz Ooal Gown lan truyền đến đâu?

Ainz vốn chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, vậy mà phải gánh trên vai một trọng trách hoang đường đến nực cười - bá chủ thế giới. Ainz trong lòng vốn đã buông xuôi ảo mộng này từ lâu, anh đã thầm nghĩ nên cái tham vọng đó giao cho những nhân vật thông minh kiệt xuất như Albedo hay Demiurge.

Nhưng mà, là một vị vua, vấn đề cầm lái đất nước và cai trị theo hướng nào là một việc không thể né tránh.

"Có, có gì không ổn sao, thưa cha?"

"....Ta đã định nói cho ngươi biết, nhưng kế hoạch phức tạp ấy vẫn chưa hoàn thiện. Thiết nghĩ ta nên thảo luận vấn đề này với các thủ vệ khác, sau đó ta sẽ nói cho ngươi."

"Đã rõ!"

Ainz chậm rãi nâng mình.

"Đến lúc tạm biệt rồi, Pandora's Actor."

Sau khi nghe lời chào tạm biệt của Pandora's Actor, Ainz rời khỏi phòng khách.

Trước khi bước ra cửa, Ainz liền gửi [Tin nhắn] cho Shalltear, truyền tải yêu cầu của Pandora's Actor trước khi anh quên mất. Nếu Ainz không giải quyết ngay, e rằng với khối lượng công việc hiện tại, anh sẽ quên bẵng vấn đề này.

Bước tới gần cửa ngoài, Ainz cố ý tăng tốc vượt lên Fifth và nhanh chóng mở cửa trước khi cô có cơ hội làm vậy.

Và rồi, anh nhìn lên bầu trời.

Trong xanh và cao vút.

"Ta sẽ bay" Ainz ngắn gọn nói.

Làm ngơ các tùy tùng đang bất ngờ hoảng loạn sau lưng, Ainz ích kỷ làm theo ý mình.

Niệm thần chú [Fly], Ainz lướt nhẹ trong không trung, sau đó đáp chân lên mái nhà của căn biệt quán.

E-Rantel là một thành phố kiên cố được bao bọc bởi ba vòng tường thành. Vì lí do đó mà tầm nhìn của Ainz bị hạn chế một nửa.

"Mình không thể thấy từ đây được...xem ra phải làm một chuyến tản bộ rồi."

Dù sao dạo phố sẽ giúp cho ý tưởng tuôn trào. Còn đỡ hơn khi đứng trên này, anh không thể nghĩ cái gì ra hồn cả.

Ngay lúc đó, bóng dáng của các Trùng Sát thủ tám đao xuất hiện trước mặt Ainz.

"Xin hãy chờ đã, Ainz-sama! Hành động một mình rất là nguy hiểm!"

Ainz không hề cười nhạo sự lo lắng của bọn họ.

Trời quang mây tạnh, bốn phương trống trải, tám hướng không người, vị trí của Ainz hiện giờ hệt như một tấm bia ngắm ngon lành cho các xạ thủ. Nói rằng anh đang khiêu khích kẻ thù cũng không sai.

"Đúng vậy. Ta sẽ là con mồi hoàn hảo nếu đối thủ là Peroroncino-san."

Xạ thủ Peroroncino - một chuyên gia lão luyện về tấn công tầm xa của Ainz Ooal Gown - đối với Ainz mà nói đó là một đối thủ nặng ký. Anh ta có thể dễ dàng nhắm chính xác mục tiêu ở khoảng cách 2km. Chiến thuật ưa thích của anh là ẩn thân sau đó bất ngờ hạ sát đối phương - tất cả chỉ với một cây cung. Nói là như thế, nhưng dù đối thủ có là Peroroncino, Ainz tuyệt nhiên không để cho đối phương 'chơi đùa' cho đến chết.

Ainz có thể ưỡn ngực tự hào nói rằng anh có vô vàn cách thức phòng thủ, rút lui hoặc là phản công. Tuy nhiên, khi xem xét đến những cách thức tấn công vẫn chưa biết đến ở thế giới này, sự lo lắng của các Trùng Sát thủ tám đao là rất đúng.

Ainz không thể chết bây giờ. Ít nhất là trước khi tìm ra cách để hồi sinh người chơi, anh phải mặc định rằng mình chỉ có một mạng, và luôn mang bên mình một tấm khiên hộ vệ.

Lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất cho vị trí đó là Albedo với kỹ năng phòng thủ bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, Ainz vẫn cần một lượng lớn nhân lực để bảo vệ cô. Anh không muốn đưa một trong những át chủ bài của mình vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nếu không để làm mồi nhử kẻ địch lộ mặt.

Với những lí do trên, lựa chọn khả quan nhất là những ma thú cao cấp dùng một lần, nhưng-

Mình không có nô lệ quái vật cấp cao nào cả. Kể cả nếu mình triệu hồi quái vật đánh thuê, mình đã dùng một lượng lớn vàng để triệu hồi thuộc hạ cho Albedo, nên cũng không dư giả gì mà triệu hồi thêm một quái vật cao cấp khác.

Ainz đã không ngại vung tiền thẳng tay để chứng tỏ anh là một ông chủ rộng lượng, và giờ khi nhớ lại, anh chỉ thấy mình thật thiển cận. Nhưng hối hận cũng đã muộn, Ainz chỉ còn biết tự nhủ rằng số tiền đó là để duy trì hình tượng hào nhoáng của mình.

Khoan đã, cân nhắc lại từng bước một nào.

Quái vật đánh thuê. Anh không đủ tiền, loại.

Kỹ năng [Chế tạo undead trung cấp] đòi hỏi XP, loại nốt.

Thi triển phép triệu hồi bằng quyền trượng Ainz Ooal Gown. Phương án này đồng nghĩa với việc Ainz phải mang vũ khí guild ra ngoài, cũng bị loại.

Kỹ năng [Chế tạo undead]. Ngay cả khi anh tạo ra undead cấp cao, lợi hại lắm cũng chỉ cấp 70. Ngay cả nhiệm vụ hộ tống thuộc cấp, Ainz cũng không an tâm, huống chi là bảo vệ Đấng trị vì tối cao của Vương quốc Sorcerous.

Không, mình vẫn còn một con át chủ bài.

Ainz đã cường hóa kỹ năng kiến tạo undead của mình nhờ vào một nghi thức hắc ám.

Ainz chỉ có thể kiến tạo undead cấp cao bốn lần một ngày. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng hai lần, tạo ra undead xấp xỉ cấp 90 là hoàn toàn có thể.

Ainz nghiêm túc xoa cằm, tự hỏi nên sử dụng loại undead nào đây...

Loại đạo tặc hệ Eternal Death, hay vẫn là chuyên thăm dò hệ Eyeball đây?

Nhìn sơ qua thì Eternal Death là ứng cử viên hoàn hảo, nhưng chúng có một kỹ năng bị động khá khó chịu có tên là [Hào quang chết chóc và phân rã]. Hiệu quả thì miễn bàn, chết không kịp ngáp.

[Hào quang chết chóc và phân rã] là sản phẩm của sự kết hợp chết chóc giữa hai kỹ năng [Hào quang tuyệt vọng V (đột tử)] và [Hào quang tuyệt vọng I (sợ hãi)], kết quả trở thành một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Eternal Death trở thành lưỡi hái tử thần cướp đi sinh mạng của kẻ thù trong tích tắc và năng lực trừng phạt chỉ số.

Nhân tiện, trừng phạt chỉ số ở đây không phải là hiệu ứng điều khiển tâm trí, mà là hiệu ứng cho phép vô hiệu hóa khả năng kháng ma pháp điều khiển tâm trí.

Hay nói cách khác, thao túng tuyệt đối. Thật là một kỹ năng bị động đáng ghét.

Vì lí do đó, nếu kỹ năng này được kích hoạt trong tình huống cho phép tấn công đồng đội, không khó để ta mường tượng ra một bức tranh địa ngục của sự thống khổ và bi ai.

Tất nhiên, là chủ nhân triệu hồi, anh có thể ra lệnh cho chúng tự kiểm soát, nhưng có điều mang theo một 'quái vật chết chóc' để đi dạo phố quả là điên rồ.

Hàng loạt những quái vật đáng sợ khác lướt qua tâm trí Ainz như một cuốn phim, nhưng không con nào trong số chúng làm anh hài lòng.

...Mình nên nói thế nào nhỉ....chúng rất mạnh và đáng tin cậy, nhưng xấu quá.

Không một quái vật nào có đủ 'nhan sắc' để sánh bước cùng Ainz xuống phố.

Trong khi đang vặn óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp, Ainz chợt thấy Fifth ở phía dưới, cố gắng vận sức leo lên mái nhà một cách khí thế.

Ainz - không mói một lời - nhảy xuống, khéo léo sử dụng thần chú [Fly] giữa không trung để giảm tốc, rồi đáp đất nhẹ nhàng như không.

Fifth - cô hầu gái đáng thương đang chật vật đu người trên khung cửa sổ với khuôn mặt đỏ chót - chưa lên tới nơi đã phải vội vàng nhảy xuống đến sau lưng Ainz.

"Fifth."

"Có thần!"

"Ta định sẽ đi dạo phố một lát."

"Tuân lệnh, thần sẽ chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức!."

"Không, không cần thiết. Mục đích của ta là quan sát cuộc sống của dân chúng. Những con đường đó là của ta, vậy nên ta sẽ đi bộ."

"Ể?! Nhưng đất cát sẽ vấy bẩn đôi chân vàng ngọc của ngài mất! Xin hãy ra lệnh chúng thần dọn sạch đường phố cho ngài! Và cả tùy tùng nữa ạ!"

Rất ít đường phố trong E-Rantel được lát đá, vậy nên sau một trận mưa, đa số các con đường đều lấm lem bùn đất.

"Không cần thiết. Ta đã từng ở nơi này rồi."

Nói là thế, nhưng sau khi đặt phòng tại quán trọ, Ainz liền quay về Nazarick để sản xuất undead.

"Hơn nữa, ta sẽ cho gọi tùy tùng bằng ma pháp, nên không cần thiết huy động người của Nazarick đâu."

"...Đã rõ."

Tuy nhiên, Ainz vẫn chưa quyết định nên triệu hồi cái gì. Nếu ta gọi ra ác quỷ hay undead, nó chỉ tổ tạo thêm tai tiếng và trở thành chủ đề bàn tán không cần thiết thôi. Vậy nên, một sinh vật xinh tươi và đẹp đẽ để tô điểm hình tượng là ưu tiên thứ hai. Cái nào đây....

Ngẫm nghĩ một hồi, một sáng kiến chợt lóe lên trong Ainz.

"Ta sẽ triệu hồi thiên thần. Đi thôi."

"Vâng!"

Bất chấp trị giá karma cực kỳ thấp, Ainz hoàn toàn có thể triệu hồi thiên thần - những sinh vật có trị giá karma cao ngất ngưởng.

Thực tế có một vài nghề không thể triệu hồi một loại quái vật nhất định nếu trị số karma của nó quá khác biệt so với chính thể.

May thay, Ainz không có nghề nào như thế.

Các quái vật triệu hồi bởi các nghề như thế có khuynh hướng càng trở nên mạnh hơn khi trị số karma của chúng càng tương thích với chính chủ.

Trong Yggdrasil, ưu và nhược luôn tồn tại song song, bù trừ lẫn nhau, có ưu ắt có nhược và ngược lại.

Ainz bước tới khoảng sân phía trước.

Đó là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, phủ mình dưới lớp cỏ xanh tươi đượt cắt tỉa gọn gàng. Một không gian không thể nào lí tưởng hơn để chăn thả ngựa, huấn luyện chó săn và những hoạt động tương tự.

"Đi thôi Fifth. Sẽ mất chút thời gian nên chuyện phiếm với ta nhé."

"Thâ-thần ấy ạ ?."

"Chính xác. Hay nói cách khác, ta muốn biết mọi thứ về tầng 9 - um, đúng rồi. Kể ta nghe công việc của cô đi, những căn phòng cô phụ trách có gì hay ho không?"

Không đợi Fifth trả lời, Ainz thong thả thay đổi trang bị trên người và bắt đầu niệm chú.

Chú ngữ anh đang niệm có tên [Pantheon].

Tương tự như ma pháp cấp 10 [Armageddon - Good] và siêu cấp ma pháp [Nibelung I], nó là một siêu cấp ma pháp và có bản chất hoàn toàn đối lập với [Pandemonium], một siêu cấp ma pháp khác.

Trong lúc đợi siêu cấp ma pháp hoàn tất, Ainz nghe Fifth hồ hởi kể về công việc của mình.

Trong tình huống khẩn cấp, anh có thể dùng vật phẩm trả phí để rút gọn thời gian xử lí, nhưng trong tình huống này thật quá lãng phí.

Trò chuyện với hầu gái cũng vui đó chứ, Ainz nghĩ.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh nghe rằng Albedo cấm các hầu gái vào phòng mình.

"-Ta hiểu rồi. Chà, trò chuyện với ngươi rất vui, Fifth. Nhân tiện, ta mới sực nhớ ra, cô có thể đi đón Nurunuru-kun giúp ta không? Ta cần nó cho một số việc."

"Vâng, tuân lệnh!."

Ainz đứng đó, lặng lẽ dõi theo bộ trang phục hầu gái của Fifth lắc lư theo từng bước chạy của cô.

Lặng trông bóng dáng của Fifth đang khuất dần, Ainz nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy.

Xem ra Albedo đã dặn các hầu gái rằng cô sẽ tự dọn phòng mình như một bài luyện tập của cô dâu tương lai, thế nên không ai được tự tiện vào phòng cô.

Khẽ thở dài, Ainz lẩm bẩm 'Thật hết biết'.

"Albedo, không phải là ta không hiểu cho cảm xúc của cô, nhưng là một người phụ nữ bận rộn với hàng loạt kế hoạch, cô nên để việc dọn dẹp cho các hầu nữ chứ! Mặc dù không có tư cách để nói ra điều này, nhưng ở mảng đó thì ta là một quản lí giỏi hơn cô đấy."

Không lâu sau đó, Fifth trở lại với nhịp thở hổn hển, trên tay là Nurunuru-kun. Hài lòng với khả năng ra lệnh hiệu quả của mình, Ainz mỉm cười cảm ơn Fifth.

"Cảm ơn cô."

Nhận lấy bọ môi từ tay Fifth, Ainz gắn nó vào cuống họng xương xẩu của mình.

"Ah, eh, um."

Vì một vài lí do, giọng Ainz có chút thay đổi. Đó chính là công dụng của con bọ này. Ainz không tài nào hiểu nổi cơ chế hoạt động đằng sau nó nên đành tự nhủ 'thôi khó quá cho qua đi' và mặc nhiên chấp nhận.

Bỏ qua những nghi vấn không đâu qua một bên, Ainz thi triển siêu cấp ma pháp.

Sáu cột sáng xuất hiện xung quanh Ainz, và từ những cột sáng đó, xuất hiện sáu thiên thần.

Chúng có cái đầu sư tử và hai cặp cánh, một cặp bung ra, cặp còn lại ôm gọn thân người. Mỗi con trong số chúng đều trang bị giáp bạc, phản chiếu ánh dương, tỏa ra hào quang lấp lánh, tôn nghiêm phi phàm. Cố định trên một tay của chúng là tấm khiên họa tiết đôi mắt và nằm gọn trong tay còn lại là hỏa thương đỏ rực.

Họ là những thiên sứ cấp độ khoảng chừng 80 được biết đến với cái tên [Thiên sứ gác cổng]

Ainz không có am hiểu sâu rộng về Thần học nên cũng không biết tại sao chúng được gọi là người gác cổng nhưng nếu nói về sức mạnh thì anh khá yên tâm.

[Thiên sứ gác cổng]là một lá chắn hoàn hảo, và cũng là một vệ sĩ đáng tin cậy.

"Bảo vệ ta. Vô hiệu hóa kẻ địch nhưng không giết họ, tránh càng ít thương vong càng tốt."

"Đã rõ, thưa chủ nhân!"

Đừng hiểu lầm, Ainz không nhân từ với ai cả. Mệnh lệnh đó chỉ là do anh đề phòng những thủ đoạn sau lưng mà anh không biết. Hơn nữa, 'diệt cỏ' là công việc của Momon, vì vậy Ainz mới ra lệnh bắt sống.

"Đi thôi."

Thời điểm các thiên sứ dàn đội hình bao quanh người, Ainz cũng vừa vặn cất bước.

Thần chú triệu hồi sẽ mất hiệu lực sau một khoảng thời gian, siêu cấp thần chú cũng không ngoại lệ, vậy nên anh phải thật khẩn trương lên.

"Thiên sứ, Fifth đi cùng với ta. Bảo vệ cả cô ấy nữa."

"Đã rõ, thưa chủ nhân!"

"Ai-Ainz-sama, thân thể hèn mọn của bầy tôi đây làm sao so sánh được với Đấng tối cao như ngài ?!."

"....Fifth, cô có thể chỉ là một hầu nữ bình thường, nhưng dù sao cũng là tạo vật của Ainz Ooal Gown. Vì vậy, đối với ta, cô rất quan trọng. Nói ra điều đấy khá là xấu hổ nên ta sẽ không lặp lại đâu. Tình cảm ta vừa bày tỏ, tốt hơn hết cô nên khắc cốt ghi tâm. Nhân tiện, nhờ cô truyền đạt cho những hầu nữ khác giùm ta."

"Cả, cảm ơn ngài rất nhiều!!!"

Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng những lời đó không bao gồm các Trùng Sát thủ tám đao vì họ được tạo ra từ vàng của Yggdrasil. Đúng là anh sẽ cảm thấy khá mất mát khi phải hy sinh họ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém.

"Đi thôi."

Sáu thiên thần cùng Fifth và các Trùng Sát thủ tám đao - những người còn lại ở lại canh gác - với Ainz dẫn đầu xếp thành một hàng, tiến về phía cổng thành.

Thấp thoáng lờ mờ phía xa là bóng dáng của Crypt Lord, chỉ huy hơn 20 Tử vong Kỵ sĩ.

Khoác trên người một chiếc áo choàng màu tím tơi tả và một vương miệng chói sáng đầy ma mị ngự trên đầu, Crypt Lord là một undead cấp 70 của Nazarick.

Nhờ kỹ năng chỉ huy của Crypt Lord, các Tử vong kỵ sĩ dưới trướng hắn sẽ được cường hóa sức mạnh. Nhưng cái kỹ năng ấy không thể phát huy tác dụng trong trường hợp này vì các Tử vong kỵ sĩ kia đều là lính của Ainz. Mục đích anh gửi hắn đến đây là vì kỹ năng chỉ huy dụng binh xuất sắc của hắn.

"Nói Albedo ta có việc cần ra ngoài."

Sau khi lướt qua Crypt Lord - người đang cúi đầu hành lễ - Ainz bắt đầu xuống phố.

Anh không có điểm đến nào cả.

Nói là đi dạo phố, nhưng đúng hơn Ainz muốn tìm đáp án cho câu hỏi của Pandora's Actor. Anh khó có thể suy nghĩ thông suốt khi cứ bị làm phiền.

Phác họa tương lai của Vương quốc Sorcerous trong đầu, Ainz bắt đầu sải bước.

Phần 3

Ainz và đoàn tùy tùng bước đi trên đường phố E-Rantel.

So với khi còn là Momon, bầu không khí hiện giờ khó có thể gọi là náo nhiệt. Ai ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng, khách bộ hành cũng bước đi vội vã hơn.

Ngược lại, các Tử vong kỵ sĩ bước đi đầy tự hào. Chúng có lẽ đang làm nhiệm vụ tuần tra theo mệnh lệnh của Ainz: bắt giữ những người có hành vi bạo lực, bảo vệ những ai cầu cứu.

Ainz hướng mắt sang phía tường thành.

Một nhóm các Tử vong kỵ sĩ được phân công nhiệm vụ canh gác. Số khác thì gác cổng hoặc tuần tra. Tuy nhiên, trong số những công việc đó, nhiệm vụ kỳ quái nhất chính là xây dựng làng mạc cho dân cư trú ở khu ở chuột.

Cư dân ở các khu ổ chuột đa phần là con thứ hai hoặc thứ ba: những người không có đất để canh tác. Những người đặt chân đến chốn phồn hoa đô thị với ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng hiện thực phũ phàng đã đập nát mộng đẹp của họ, để rồi cuối cùng họ chỉ còn cách bấu víu chút tàn dư của một giấc mộng đã xa.

Vì vậy, Ainz đã hứa cho họ một mảnh đất nhỏ, và gửi họ tới đó.

Nơi họ được gửi tới là tàn dư của những ngôi làng bị thiêu rụi dưới bàn tay của Pháp quốc Slaine. Khi mà nguyên nhân suy tàn của những con người đó không hề liên quan đến nơi này, tất cả những gì họ cần làm chỉ là dọn sạch đống đổ nát, tìm kiếm nhân lực và ngôi làng ắt sẽ tự động hồi sinh.

Bởi vì họ đã bị tấn công trong quá khứ, Ainz phái các Tử vong kỵ sĩ và Soul Eater làm vệ sĩ cho họ. Anh cũng ra lệnh cho chúng giúp đỡ việc đồng áng.

Nói là vậy, nhưng bọn chúng không hề có kinh nghiệm trong việc nông. Nhưng nếu nói về sức mạnh thuần túy thì chúng hơn hẳn loài người. Nói chúng là những nông cụ nặng hoạt động 24h/ngày không cần nhiên liệu cũng không sai. Quá là hoàn hảo cho việc làm đất và những công việc nặng nhọc.

Ainz dám cá chúng sẽ có đóng góp to lớn trong vụ mùa sắp tới.

Mục tiêu của Ainz là khôi phục ngôi làng trong một năm, sau đó tự cung tự cấp. Họ sẽ bắt tay sản xuất vụ mùa trong năm thứ hai.

Tuy nhiên, mục đích của kế hoạch trên chỉ đơn giản để thu hoạch nông sản như một loại thuế và ném chúng vào Hộp quy đổi, từ đó quy đổi ra vàng Yggdrasil.

Albedo và Demiurge đánh giá rất cao ý tưởng này nên anh cho là nó sẽ thành công.

Để tránh khả năng họ lãng phí thời gian vào việc khai phá những vùng hoang vu, Ainz đã cho họ mượn các undead.

Đồng thời, tận dụng các undead cho mượn như một cái cớ, anh sẽ đánh thêm phí cho vay cùng với thuế. Trong khi không cần tính thêm phí cho thuê nhân công, Ainz đã nảy ra ý tưởng này khi cân nhắc anh sẽ cho nhiều người mượn trong tương lai.

Đúng là kế hoạch đó ưu tiên gửi cư dân khu ổ chuột - cùng gia đình của họ - ra khỏi thành phố, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giải thích cho sự vắng vẻ trên đường phố E-Rantel.

Nguyên nhân có lẽ là do Ainz.

Mỗi khi có ai đó xui xẻo chạm mặt Ainz, luôn có hai phản ứng xảy ra: hoặc là mắt họ trợn tròn đầy sợ hãi, sau đó cuống quýt quay về nơi bắt đầu, hoặc cuống cuồng chạy loạn xạ cả lên.

Cứ như lữ hành phiêu du trên vùng đất lãng quên vậy.

Tuy nhiên, bị người khác sợ hãi cũng không tệ, còn tốt chán so với bị xúc phạm.

Không thể tin được Vương quốc của mình lại vô hồn đến vậy...

Ainz không quan tâm gì hết miễn là Nazarick được phồn vinh và các NPC yêu dấu của anh được hạnh phúc. Tuy nhiên, những đồng bạn một thời của Ainz sẽ nghĩ gì khi họ thấy cảnh này ?

Liệu họ sẽ giống như Ainz, bị tha hóa bởi thân thể undead, để rồi dần dần vuột mất nhân tính bản thân? Liệu họ có trở nên như các NPC của Nazarick, xem loài người như cỏ rác? Hay họ vẫn giữ được tính người như trước kia ?

Mình muốn đất nước này trở thành cái gì đây...

Giống như Pandora's Actor đã nói, Ainz cần xác định nguyên tắc cai trị cũng như mục đích hoạt động của đất nước này.

Ví dụ như, bằng việc trồng lúa mì và ngũ cốc, rồi bỏ chúng vào Hộp quy đổi trong Bảo vật điện, anh có thể tạo ra tiền vàng để làm giàu mạnh Nazarick. Trong trường hợp đó, cả Vương quốc sẽ chỉ tồn tại cho một mục đích duy nhất - sản xuất tiền tệ.

Ví dụ, anh có thể gây giống và chém giết loài người để tích lũy điểm kinh nghiệm, rồi dự trữ chúng trong Tham lam và Vị tha.

Ví dụ, anh có thể giao phó toàn bộ công việc và dây chuyền sản xuất cho các undead, từ đó biến Vương quốc Sorcerous thành thiên đường, nơi mọi người không cần phải làm việc.

Hoặc cũng có thể-

Một vùng đất tràn ngập tình yêu, hay một vùng đất bị nhấn chìm trong oán hận. Số mệnh của quốc gia mang trên mình cái tên Ainz Ooal Gown sẽ rẽ về ngả nào ?

Đây là một quyết định không thể giao phó cho ai khác. Nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của Ainz, của chúa tể trị vì Nazarick và của đức vua cai trị Vương quốc Sorcerous - Ainz Ooal Gown.

"-Fifth, ngươi nghĩ thế nào về thành phố này? Về quốc gia này?."

"Thần vô cùng xin lỗi. Liệu thần có thể biết ngài muốn thần trả lời như thế nào ?."

Câu hỏi của anh có lẽ quá trừu tượng. Ainz quyết định diễn đạt bằng cách khác.

"Ngươi có cảm thấy hạnh phúc khi trở thành một phần của Vương quốc không? Nói ta biết cảm nhận thật sự của ngươi, không được tránh né."

"Dĩ nhiên. Thần vô cùng hạnh phúc bởi vì ngài cai trị nó, Ainz-sama."

Ngửa mặt lên trời, Ainz khẽ thở dài. Một câu trả lời đúng chuẩn NPC, đáng lẽ ra anh phải biết trước câu trả lời này.

"Chỉ là-."

"Oh, sao thế? Cứ nói thẳng ra, đừng ngại."

"Vâng ạ. Chỉ là....mặc dù Ainz-sama đã hạ cố xuống đây, nhưng không một ai bước ra tỏ lòng tôn kính tới vị vua của họ, tới chúa tể tối cao. Và cả cái cách họ nấp sau những dãy nhà rồi lén nhìn chúng ta nữa...Thật khó chịu."

Fifth khịt mũi khinh bỉ.

Đúng vậy, bọn họ lén theo dõi Ainz và đoàn tùy tùng trong khi đang nấp sau những tòa nhà dọc hai bên đường. Thậm chí một số người đã ngã khuỵu khi nhìn thấy thiên thần.

"Fifth, ngươi có nghĩ con người là loài sinh vật tẻ nhạt ?."

"Vâng. Đúng như ngài nói. Chúng không phải là tạo vật của các Đấng tối cao, vì vậy chúng chỉ là loài sinh vật thấp kém."

Hơn một nửa dân số trong Nazarick có lối suy nghĩ như vậy. Ngay cả hầu gái cấp 1 cũng không ngoại lệ.

"Fifth, tất cả các ngươi đều rất quan trọng với ta."

"Thần ngàn lần cảm tạ ngài!."

"Tuy nhiên, là một vị vua, ta cần phải khoan dung với những người mà ta cai trị. Sau cùng thì, họ đều là thần dân của Vua pháp thuật Ainz Ooal Gown."

"Ngài nói không sai."

"Vậy tại sao ta không biến nơi này thành một xã hội siêu lí tưởng? Một thế giới chỉ tồn tại trong những giấc mơ ngọt ngào nhất. Một thế giới mà mọi người đều ước được cai trị và trường tồn mãi mãi."

"Thần cho rằng đây là một kế hoạch xuất sắc."

"Mục đích của ta là thâu tóm thế giới, vậy nên những kẻ phục tùng ta không chỉ có loài người. Nói đúng hơn, tất cả mọi chủng loài trên thế giới này đều phải quỳ dưới chân ta."

"Sự thật hiển nhiên."

Dự án 'Địa đàng trần gian'.

Kế hoạch này được tiến hành tại tầng 6 với mục đích thuyết phục bất kỳ người chơi nào mà họ gặp phải, rằng Nazarick là một guild luôn chào đón mọi chủng tộc.

Sử dụng nơi này để làm thí nghiệm có vẻ ổn, Ainz nghĩ.

"Ta sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng: chỉ những ai phục vụ Vua pháp thuật mới được phồn vinh muôn đời."

"Đó là lẽ hiển nhiên không thể chối cãi."

Nếu Ainz có thể hiện thực hóa lí tưởng đó, khi mà anh đoàn tụ với những người bạn cũ - những đồng đội một thời - anh có thể tự hào khoe với họ đất nước mà anh cai trị tuyệt vời đến nhường nào.

Có vẻ như, thế giới mà Ainz nhắm đến là nơi mà các chủng tộc chung sống với nhau trong hòa thuận.

Ainz sẽ lan truyền mong ước của các thành viên Ainz Ooal Gown trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick ra khắp ngõ ngách thế giới ngoài kia.

Cũng giống như những người bạn của Ainz có thể đang lẩn trốn tại một ngóc ngách nào đó, anh sẽ tạo ra một thế giới nơi dị hình tộc và những chủng loài khác có thể mỉm cười và chung sống hạnh phúc.

Sắc đỏ trong mắt Ainz mỗi lúc một mãnh liệt.

Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown nên là một quốc gia nơi tất cả mọi chủng loài đều chung sống với nhau. Đây là điều mà chỉ Vương quốc Sorcerous mới có thể làm được.

Sở dĩ nói vậy là vì một giả thuyết.

Người cai trị của một quốc gia tài cao hơn người không có nghĩa con cháu của người đó cũng tài năng như vậy. Và cả những thế hệ sau đó nữa, cháu ông ta, chắt ông ta - không cách nào đảm bảo rằng họ đều tài giỏi.

Nếu thế hệ thứ hai là một kẻ bất tài, thì người đó sẽ tự nhiên bị xã hội đào thải ở thế hệ tiếp theo. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, nếu vị vua của họ là một thiên tài bất tử, tương lai đó sẽ không xảy ra.

Và hoàn hảo nhất sẽ là một chế độ chuyên chính được vận hành bởi các thiên tài.

Với những người như Albedo hay Demiurge - không, chính vì có họ nên mới có thể tạo ra một thiên đường vĩnh hằng. Giống như Ulbert đã từng nói, một nền chuyên chính vận hành bởi một bàn tay sắt sẽ rất tuyệt....hoặc na ná như thế.

Ainz ngẫm nghĩ vấn đề sâu hơn.

Dẫn dắt bởi Albedo và Demiurge, các thủ vệ của Nazarick đang bước đi trên con đường thống trị thế giới. Ainz không thể hoàn toàn bác bỏ họ. Dù sao thì, cách này sẽ lan truyền cái tên Ainz Ooal Gown đến những đồng đội đang mất tích.

Tuy nhiên, chẳng phải sẽ tốt hơn khi lan truyền cái tên đó bằng con đường khác ngoài bạo lực sao ?

Ví dụ như thông qua dự án 'Địa đàng trần gian' chẳng hạn ?

Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown - một nơi mà mọi chủng tộc đều bình đẳng. Trong mắt những chủng loài bị áp bức từ lâu mà nói, giống như mật ngọt, sẽ khiến họ phải quỳ xuống và cầu xin được thống trị mãi mãi.

Cái đó gọi là vừa đánh vừa xoa.

Nếu Albedo và Demiurge là người đánh, thì Ainz sẽ là người xoa.

Sao mình thấy phục mình quá...

Ok, lòng Ainz đã quyết.

Khác với các NPC chỉ biết khinh miệt những sinh vật ngoài Nazarick, Ainz vẫn còn chút tình cảm. Kế hoạch này chỉ có anh mới thực hiện được. Anh nhất định sẽ trị vì họ bằng 'trái tim vị tha bao la như đại dương' của mình.

Ý tưởng đã có, tiếp theo anh nên làm gì đây ?

Tiếp tục bước đi, Ainz cật lực suy nghĩ. Anh cần một phương pháp khác với Demiurge và Albedo - một phương pháp mà không dùng tới vũ lực.

Tưởng tượng mình là một vị vua thật quá sức với Ainz, vì vậy anh sẽ đặt bản thân vào vị trí nhân công của một công ty nhỏ.

Đó là loại công ty chỉ có một tầng, và nhân viên duy nhất chỉ có Ainz.

Sản phẩm của công ty sẽ là 'Sự thống trị kiệt xuất của Vương quốc Sorcerous'. Nhiệm vụ của anh là quảng cáo mặt hàng này.

Đầu tiên, anh cần xác định đối tượng khách hàng. Chỉ khi đó anh mới có thể cung cấp dịch vụ cho những ai cần nó. Ngặt nỗi, anh không biết gì về khách hàng của mình. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản - vì không ai biết đến anh.

Nhưng không lẽ anh phải chạy đến trước cửa từng nhà để quảng cáo cho họ? Thật phí thời gian!

Nên nhớ chỉ có mỗi Ainz làm việc này, vậy nên anh cần tìm cách khác.

Phương tiện truyền thông không tồn tại ở thế giới này. Mặc dù Ainz có thể sử dụng mạng lưới thông tin của các nhà buôn và thương nhân sành sỏi, nhưng khó có thể tránh khỏi khả năng xuất hiện tam sao thất bản, dẫn đến tính chính xác không cao.

Trước khi Ainz kịp nhận ra, anh đã đứng trước cửa công hội mạo hiểm giả.

Phải chăng quãng thời gian khi còn là Momon đã trở thành một thói quen, khiến Ainz vô thức bước đến nơi này? Cái này gọi là bệnh nghề nghiệp nhỉ ?

Nhếch mép cười khổ, Ainz mở cửa bước vào.

Hiện ra lờ mờ bên trong guild là một cô gái ngồi sau quầy tiếp tân. Bên trái cô là một cánh cửa lớn, bên phải là bảng niêm yết có dán các yêu cầu - nơi luôn bị các mạo hiểm giả vây kín xung quanh - giờ đây hoàn toàn vắng lặng.

Không một bóng người.

So với khoảng thời gian khi còn là Momon, sự khác biệt này quả là một trời một vực.

Làm ngơ cô tiếp tân đang nhìn sửng sốt, anh đứng trước bảng niêm yết.

Ainz vẫn chưa biết đọc, nhưng anh có ghi nhớ một số cụm từ đơn giản như tháng và năm.

Nhìn qua thì có thể thấy đây là những nhiệm vụ có từ một tháng trước. Nói cách khác, chúng là những nhiệm vụ lặt vặt, không đáng lưu tâm.

"...Cô tiếp tân, ở đây có ít việc quá? Không có yêu cầu mới nào à?."

"Hiiii....vâng, vâng, đúng vậy. Chỉ có nhiêu đó thôi, thưa Bệ hạ."

Vậy ra số lượng các mạo hiểm giả giảm xuống là do các yêu cầu ít đi.

Chắc chắn do Ainz mà ra...

Chính vì Ainz ra lệnh cho các Tử vong kỵ sĩ tuần tra và duy trì an ninh trong Vương quốc. Kết quả là vì sợ hãi mà họ đã tháo chạy gần hết.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, không sớm thì muộn, sẽ không còn mạo hiểm giả trong Vương quốc Sorcerous.

Ainz cần phải nghĩ ra nhiệm vụ để níu giữ họ.

Mà khoan, cần gì phải giữ họ lại ?

Những gì mạo hiểm giả làm được, Tử vong kỵ sĩ đều làm tốt hơn - mặc dù chúng có gặp chút khó khăn trong một số công việc nhất định, như thu hái thảo dược chẳng hạn. Nhưng trong trường hợp đó, anh chỉ cần cho những người kinh doanh thảo dược thuê chúng làm vệ sĩ là xong.

Ainz vẫn chưa nghĩ ra công việc nào cho các mạo hiểm giả. Kể cả khi tìm ra, thuê mạo hiểm giả cần có tiền. Thu nhập bình quân của E-Rantel không có chỗ cho những khoản phí đó.

Vả lại, họ cũng không đến mức không thể thiếu được.

Nghĩ như vậy, Ainz hướng mặt ra ngoài.

Thật là một công việc tầm thường....

Ainz nhớ lại cái ngày đầu tiên anh và Naberal đến Công hội mạo hiểm giả.

Anh cứ tưởng mạo hiểm giả ở thế giới này cũng giống như trong Yggdrasil - những con người bất chấp hiểm nguy để phiêu du đến những vùng đất lạ. Những con người với niềm đam mê cháy bỏng được in dấu chân mình trên khắp thế giới.

Đậm chất mạo hiểm nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

Nếu mạo hiểm giả chỉ là những cỗ máy giết quái rẻ tiền, vậy khi không còn nhu cầu nữa, họ sẽ mất việc. Điều đó đúng ở mọi nơi. Nghĩ rằng cái ý nghĩa của ba từ 'Mạo hiểm giả' mà mình biết trong Yggdrasil chỉ đơn thuần là một giấc mơ....Hả?! Mơ?! Giấc mơ khám phá những điều mới lạ và phiêu lưu đến khắp chân trời góc bể? Có lẽ nào....

Ainz bỗng thấy tràn đầy hứng khởi.

Nếu anh có thể thay đổi các mạo hiểm giả từ công cụ giết quái thành những mạo hiểm giả thực thụ, khám phá những điều chưa biết, họ sẽ thay anh truyền bá cái tên Ainz Ooal Gown đến những vùng đất mới.

Ainz không muốn dừng lại ở loài người, mà cả những loài khác nữa.

Anh có thể dễ dàng lan truyền cái tên của mình nhờ các thương nhân. Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Sau cùng, mạo hiểm giả là lựa chọn tốt nhất để đạt được mục đích này.

"Hmm", Ainz đắc ý gật đầu.

Cô tiếp tân nhìn Ainz khó hiểu, nhưng anh không thèm quan tâm. Hay chính xác hơn, nếu anh mà lơ đãng dù chỉ một khoảnh khắc thôi, cái nguồn cảm hứng bất chợt kia sẽ lập tức biến mất.

Suy nghĩ như một người làm kinh doanh nhỏ, Ainz suy đoán tương lai của kế hoạch này.

Nói là vậy, nhưng những mạo hiểm giả trong Vương quốc đang dần thưa đi. Nếu cứ để thế này, tình hình sẽ chuyển biến xấu. Trong tương lai gần, có khả năng sẽ không còn mạo hiểm giả nào nữa.

Mình sẽ làm gì để lật ngược tình thế đây ?

Muốn thu hút mạo hiểm giả cũng không khó. Anh chỉ cần đảo ngược tình hình - nói cách khác, Vương quốc Sorcerous sẽ trả lương cho họ để tiêu diệt quái vật.

Tuy nhiên, điều đó đi ngược với tôn chỉ của Ainz - Mạo hiểm giả là phải khám phá cái chưa biết.

Ainz có thể giao nhiệm vụ để họ quảng cáo anh, nhưng anh không có đủ tiền để làm vậy.

Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có cả núi vàng trong Bảo vật điện, nhưng đó không phải là quỹ riêng của Ainz. Bất chấp tất cả các NPC đều đồng ý rằng tất thảy mọi thứ trong Nazarick đều là của Ainz, anh không muốn dùng chúng vào mục đích cá nhân.

Đang trầm tư suy nghĩ, Ainz chợt nghe thấy âm thanh cửa mở phát ra từ lối vào.

Quay đầu lại, đập vào mắt anh là các mạo hiểm giả (mà hình như anh có quen biết) đang đóng băng tại chỗ khi họ nhìn thấy Ainz.

Hừm? Tên ông ta là...để coi...Yokmok? Không, không đúng, mà cũng gần đúng?!

Cảm giác như đáp án chỉ cách Ainz một đầu ngón tay, nhưng có cố tới đâu cũng không chạm vào được.

Cảm giác khó chịu đó thôi thúc Ainz bới tung bộ não của mình.

"Moknak...?"

Vừa mới tìm ra câu trả lời, đầu lưỡi đã tự động bật ra. Bị gọi đúng tên, kẻ bị gọi đích danh một lần nữa đóng băng tại chỗ.

Thôi chết!!

Lúc Ainz nhận ra cũng đã quá muộn. Anh có thể cảm nhận cái nhìn của cô tiếp tân đang xuyên thấu lưng anh.

Không thể nào mà tân vương của E-Rantel, Vua pháp thuật Ainz Ooal Gown, biết tên của một mạo hiểm giả cấp mithril bình thường. Và nếu Ainz biết tên người đó, thử nghĩ xem điều đó ám chỉ cái gì ?

Bộ óc vốn đã quá tải của Ainz lần thứ n hoạt động hết công suất hòng nghĩ ra một cái cớ hợp lí. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, Moknak đã lên tiếng:

"Có , có phải ngài nghe từ Momon-dono? Tên, tên của thần..."

"Um, đúng thế. Ta nghe nó từ Momon."

Khi không có cớ, ngu gì không chém!

Moknak mặt khác vừa hy vọng vừa sợ hãi, cảm xúc lẫn lộn không biết nên nghĩ sao cho đúng.

Định thần lại bản thân, Ainz bắt đầu đánh giá tình hình.

Anh nhớ người đàn ông này là chỉ huy của một đội mạo hiểm giả cấp mithril có tên 'Rainbow'. Ainz biết ông ta lần đầu tiên trong sự cố Vampire. Sau vụ đó, họ đã trò chuyện rất nhiều lần. Nhưng vì dạo này họ ít khi gặp nhau nên Ainz có chút ngờ ngợ.

Cũng giống như những mạo hiểm giả và binh lính khác, ông ta có vẻ thần tượng Momon như một người hùng. Ainz tự hỏi ông ta cảm thấy thế nào khi biết Momon giờ đã trở thành con cờ trong tay Ainz ?

Tại sao Momon-dono lại nói ra tên mình? Tại sao? Chuyện phiếm ngẫu nhiên? Không lẽ Momon đã bán đứng mình? Trái tim Moknak có lẽ đang quay cuồng vì những ngờ vực như thế.

Ainz bắt đầu tìm cách để biến mối nguy này thành cơ hội.

"Khi ta hỏi về những mạo hiểm giả có năng lực quanh đây, anh ta có nhắc tới cái tên Moknak, đội trưởng đội 'Rainbow' "

Moknak, người vẫn đang sợ sệt cúi đầu, đột nhiên ngửa mặt lên.

"Tha-thật sao ?."

" Ngươi nghi ngờ ta ?."

"Không! Dĩ nhiên không..."

Trước một cuộc đàm phán, điều đầu tiên cần làm là khen ngợi đối phương. Một số người sẽ cảm thấy mát lòng mà vô thức lơ là cảnh giác, và đó chính là thời điểm thích hợp để nói chuyện công việc. Đây là bí quyết cơ bản nhất của một nhân viên bán hàng.

Thành công trong việc lung lay đối phương và chiếm thế thượng phong, Ainz thừa thắng xông lên đổi chủ đề:

"Nói ta nghe, tại sao ngươi lại ở E-Rantel ?."

Nếu Ainz muốn tìm hiểu về một mạo hiểm giả, cách nhanh nhất chính là hỏi một mạo hiểm giả.

Trước câu hỏi của Ainz, Moknak có chút do dự, nhưng ông vẫn gom đủ dũng khí và trả lời.

"Bởi vì undead, thưa Bệ hạ. Nơi này gần Thảo nguyên Katze, và chúng thần có thể giết undead mà không sợ hết."

Mặc dù Ainz không hiểu lắm, nhưng có vẻ ông ta khá hả hê khi nói ra điều đó, bất chấp mồ hôi đang đổ ra như tắm. Nụ cười méo xệch nhưng đầy thách tức của Moknak như muốn nói "Nói rồi!! Mình nói ra rồi!." (nên nhớ Ainz là undead)

Ainz dự định thâu tóm cả Thảo nguyên Katze trong tương lai gần. Ngẫu nhiên thay, dạo này có tin đồn về một chiếc tàu cứ lảng vảng quanh chỗ đó, khiến Ainz có chút tò mò.

"Oh, ra là thế."

"Hể ?."

"Hửm ?."

"À, không..."

Thật phiền phức! Ainz kiềm nén thôi thúc muốn thở dài và nóng vội hỏi.

"Thế thôi à ?."

"...Không, còn nữa. Trước khi Momon-dono đến đây, chúng thần là đội mạo hiểm giả cấp mithril duy nhất giữa những bậc thâm niên, vì vậy mà chúng thần dễ dàng tìm được những công việc béo bở hơn."

Chung quy cũng là tiền. Có lẽ mình nên dành ra một phần ngân sách để trả lương cho các mạo hiểm giả sẽ tốt hơn.

"Hơn nữa, đây là quê hương của thần, nên cũng có quen biết nhiều người ở đây. Vả lại, các vật phẩm ma pháp đều được vận chuyển qua thành phố này."

"Hô... ngươi nói vật phẩm ma pháp?"

"Đúng vậy. Nhờ chúng mà thần có thể sống sót tới bây giờ. Là một mạo hiểm giả, thần muốn định cư tại một nơi có nguồn vật phẩm ma pháp dồi dào."

Trong Yggdrasil cũng có những câu chuyện về một vật phẩm ma pháp cứu cả đội trong thời khắc sinh tử. Lại nói, anh từng thấy rất nhiều người ăn mặc như các mạo hiểm giả tụ tập quanh khu chợ thủ đô Đế quốc. Nói cách khác, nếu anh có thể kinh doanh số lượng lớn các vật phẩm ma pháp, hơn cả Đế quốc, nhất định sẽ thu hút các mạo hiểm giả.

Anh thậm chí có thể lời to nếu tạo ra các vật phẩm với lượng pha lê dữ liệu vừa phải, rồi đem bán đấu giá. Tuy nhiên, điều đó về cơ bản sẽ làm tổn hại nguồn dự trữ của Nazarick. Hơn nữa, không có gì đảm bảo họ sẽ không tìm ra công nghệ đằng sau chúng và dùng nó để phản lại anh.

Nếu dùng chúng như mồi nhử thì sẽ ổn thôi nhỉ? Không, mình nên tránh tiêu hao tài nguyên của Nazarick nếu có thể tránh được nó. Vậy những vật phẩm được tạo ra bằng công nghệ ma pháp ở thế giới này thì sao? Nếu làm được, mình có thể bán cho các quốc gia khác mà không gây rắc rối...

Ahhhhhh, sao khó quá vậy trời. Thôi, để khi khác tính.

"Ah..."

Giọng nói lo lắng của Moknak kéo Ainz về thực tại.

"Thưa Bệ hạ, liệu thần có thể biết tại sao ngài lại hỏi những câu đó không? Nếu ngài cho phép thần nói thật lòng..."

Moknak nghiến răng đau đớn, tiếp tục nói với tông giọng nặng nề.

"So với các undead dưới trướng Bệ hạ, chúng thần chẳng khác nào hạt cát giữa biển khơi. Khi mà Bệ hạ có các undead mạnh mẽ như vậy để bảo vệ thành phố, mạo hiểm giả chúng thần còn lí do gì mà ở lại đây nữa?"

Ainz nên nói gì bây giờ?

Ainz nên nói gì để Moknak, cô tiếp tân, cùng những nhân viên khác trong guild đang lén nhìn họ nãy giờ cảm thấy khâm phục chúa tể trị vì Vương quốc Sorerous ?

Có nên chăng quyết định chấp nhận mạo hiểm và bắt ông ta ngậm mồm bằng câu "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?".

Lựa chọn đó có lẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu anh làm vậy, họ sẽ càng nghi ngờ Ainz hơn thôi.

Mình nên làm gì đây-

Không, tự tin lên tôi ơi! Mình là Ainz Ooal Gown, là chúa tể tối cao trị vì Đại lăng Nazarick, là người đã sống sót qua biết bao tình huống hiểm nghèo. Mình chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách nào đó để vượt qua ải này!

Ainz cố tỏ ra ngầu hết sức có thể.

Nghĩ lại thì, nếu ngươi đã có suy nghĩ như thế, tạo sao ngươi còn ở lại đây? Vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của ngươi? Ngươi có bạn gái không?

Câu trả lời cho những câu hỏi đó sẽ quyết định hướng đi của cuộc đối thoại này.

"Trước đó, ta muốn ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã. Vì lí do nào mà ngươi vẫn còn ở đây ?."

"Đó, đó là vì..."

Moknak có vẻ ấp úng. Nhưng sau một khoảng lặng, ông tiếp tục:

"Đó là vì Momon-dono. Momon-dono đã từ bỏ tự do bản thân để bảo vệ thành phố này. Là một công dân của E-Rantel, làm sao thần có thể bỏ chạy một cách vô ơn như thế được?."

Vào khoảnh khắc đó, Ainz mỉm cười.

Khi Ainz còn là Momon, anh khá hiểu người đàn ông này. Thế nhưng anh không ngờ ông ta lại đáng khâm phục đến vậy.

"Um, thế à. Vậy thì tới lượt ta trả lời câu hỏi của ngươi."

Ainz làm bộ bí ẩn một lúc, sau đó với một tông giọng hùng hồn nhất có thể, anh dõng dạc tuyên bố:

"Nguyên nhân chính là Momon. Bởi vì một này nào đó, tất cả các ngươi đều có thể trở thành một Momon thứ hai. Vậy nên, ta muốn biết những gì mạo hiểm giả các ngươi muốn, cũng như những gì họ khao khát."

Mắt Moknak trợn tròn. Từ những nhân viên đứng gần đó truyền đến âm thanh nuốt nước bọt căng thẳng.

"Momon rất mạnh, nhưng quan trọng hơn, anh ta có một tinh thần đáng nể."

Tự tâng bốc bản thân quả thật xấu hổ, nhưng đó là hình tượng Momon mà Ainz mong muốn, nên cũng không thể khác được.

"Và ta nhìn thấy tinh thần đó đang ngủ sâu trong các ngươi, những mạo hiểm giả."

Mình diễn đạt chứ? Ainz tự hỏi trong khi thốt ra những lời đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ainz tưởng như mình vừa nhìn thấy hiệu ứng sấm chớp xẹt ngang đằng sau Moknak và những người khác.

"Nhưng, nhưng Momon-dono như một người hùng, là sự tồn tại mà chỉ những cá nhân kiệt xuất mới dám vươn tới. Chúng thần có mơ cũng không thể-"

"Ý ngươi nói Momon không ý thức được sự vĩ đại của mình?."

"Cái...! Mo,Momon-dono nói vậy sao?!"

"Không hẳn thế."

Ainz trong bụng cho rằng chuyện này không có gì vui cả, nhưng ngoài mặt thì vấn cố tỏ ra hứng thú.

"Cứ cho là ngươi không làm đươc đi, vậy con của ngươi thì sao? Rồi cháu của ngươi? Đừng nói với ta trong số các ngươi, không ai có khả năng nuôi dạy một đứa trẻ như Momon. Ta là một tồn tại bất tử, là chủ nhân tối cao của Vương quốc Sorcerous. Lẽ dĩ nhiên là ta muốn những cá nhân nổi trội như Momon sau này thề một lòng trung thành với ta. Đó là những gì mà ta, như một vị vua, khao khát ở các ngươi - những mạo hiểm giả. Chà, thật ra còn một lí do khác, nhưng nó vẫn chưa định hình nên ta chỉ có thể nói như vậy thôi."

Không khí xung quanh Ainz dường như đông lại.

Hửm? Thành công không? Không phải ông ta là một fan cuồng của Momon sao?

Ngay khi Ainz bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, Moknak xúc động cúi đầu thật sâu.

"Thưa Bệ hạ, thần vui mừng khôn xiết khi được gặp mặt ngài, và được lắng nghe suy nghĩ của ngài."

Moknak ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã không còn lo lắng, ngờ vực như mới đầu nữa. Thay vào đó là một nụ cười vui vẻ, thảnh thơi.

"...Thật là đáng nể. Không ngờ Bệ hạ lại là một lãnh tụ uy tín đến vậy, thậm chí vượt xa cả phép thuật thần thánh của ngài."

"Ta cũng rất vui vì may mắn chạm mặt một mạo hiểm giả xuất sắc như ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng tới ngươi."

Cơ mặt Moknak dãn ra, tâm trạng đã vui vẻ hơn trước.

"Nhưng mà, Bệ hạ. Công hội mạo hiểm giả là một tổ chức phi chính phủ. Cả thần cũng vậy. Bằng cách nào chúng thần có thể trở thành thuộc cấp của ngài?."

"Fufu, chính xác. Đó cũng chính là lí do ta đến đây. Nói là thế, nhưng ta vẫn chưa có kế hoạch chi tiết cho ý tưởng này...Cô tiếp tân đằng kia, báo với hội trưởng rằng Vua pháp thuật muốn nói chuyện."

"Vâ-vâng ạ!!."

Cô tiếp tân - người vẫn im thin thít lắng nghe nãy giờ - tức tốc biến ra khỏi phòng.

"Vậy thì, thưa Bệ hạ, chúng thần xin phép cáo lui."

Sau cuộc trò chuyện với Ainz, thái độ của họ thay đổi 1800 .

Moknak cúi đầu đầy kính trọng trước khi quay gót rời đi.

Giờ thì...mình nên làm gì đây...

Định hướng chính trong cái kế hoạch còn dang dở của Ainz là sử dụng các mạo hiểm giả để nâng cao danh tiếng Vương quốc Sorcerous. Trong đó, có 3 điểm chính cần lưu ý:

Thứ nhất, mở rộng quy mô Công hội mạo hiểm giả. Một tổ chức mà chỉ có vỏn vẹn 10 thành viên thì làm cái khỉ gì ?

Thứ hai là bồi dưỡng họ. Kẻ yếu không thể tiến xa, và nếu đức tin có tên 'Sự thống trị của Vương quốc Sorcerous' lan truyền quá chậm, Ainz khó có thể thu được nhiều lợi ích.

Thứ ba, là phải khiến họ thành tâm giúp đỡ Ainz. Anh có thể dùng Momon, tất nhiên, nhưng nếu bản thân Ainzach muốn tự nguyện hỗ trợ anh, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái hơn rất nhiều.

Mình cần giải quyết 3 vấn đề trên trước khi thương lượng với Ainzach. Nhưng mà...đàm phán mà không có thông tin gì quả nhiên khó mà...Ahh~~ dạ dày mình đau quá.

Những gì Ainz có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho hội trưởng vắng mặt. Không may thay, câu đầu tiên của cô tiếp tân sau khi trở lại là: "Lối này, thưa Bệ hạ"

Ainz ngước mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lẳng lặng theo sau cô tiếp tân.

Phần 4

Trước đây anh đã từng đi qua hành lang này với thân phận Momon, và cũng đã đi ngang qua phòng của hội trưởng--nhưng giờ anh cũng không có đi vào đó, mà được đưa đến căn phòng bên cạnh. Nó là một căn phòng được sử dụng như phòng tiếp khách.

Một người cực kì quyền lực đi ra để gặp anh ấy, đó là "Hội trưởng công hội" Pluton Ainzach.

Trước kia Ainz đã gặp ông ta trong suốt thời gian làm việc dưới vỏ bọc Momon, ông đã hợp tác với Momon nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, lần này là lần đầu tiên anh gặp người này với tư cách là Vua pháp sư, cho nên anh ấy phải thật thận trọng trong từng lời nói và cử chỉ của mình.

"Oh, thưa bệ hạ vĩ đại của tôi, vị vua phép thuật. Là một công dân của Vương quốc, không có vinh hạnh nào lớn hơn khi được ngài ghé qua chỗ ở khiêm tốn này. Xin mời vào,mặc dù trông nơi này thật dơ bẩn, nhưng thần xin ngài hãy vui lòng chọn một chỗ để ngồi."

Ainz ngồi xuống vào nơi mà Ainzach đã chỉ.

Fifth đứng đằng sau Ainz, ba thiên thần cũng theo Ainz vào bên trong. Phần còn lại thì ở bên ngoài phòng và sẵn sàng đợi lệnh.

"Theo lẽ thường, thần mới là người phải đến chỗ của ngài, nhưng thần vô cùng biết ơn vì ngài đã lặn lội đường xa đến đây chỉ để đến gặp thần."

Ainzach quỳ gối xuống và cúi đầu thật sâu.

Ainz mỉm cười cay đắng trước cái hành động cúi đầu đó của ông ấy.

Đó là một cách nói năng thật sự quá khác biệt so với cách nói chuyện ông ấy thường nói với Momon. Giọng nói của ông ấy tràn đầy sự kính trọng, nhưng đó chỉ là một kĩ năng nghề nghiệp, Ainz không thể không mỉm cười sau khi nhận ra rằng tất cả điều này chỉ là một kĩ xảo trong công việc. Tất nhiên, biểu hiện của anh vẫn không thay đổi chút nào cả.

Ainz chuyển toàn bộ tầm nhìn của anh vào một cánh cửa khác của căn phòng, cái không phải là lối vào.

Cánh cửa đó dẫn tới căn phòng của Hội trưởng. Ông ấy chắc chắn sẽ mời anh vào đó và nói chuyện một cách rôm rả nếu như anh là Momon. Nhưng sự thật là ông ấy đã gửi cậu ta (Pandora giả dạng) trong đó không để cho Ainz nhận thức và giữ khoảng cách giữa hai bên.

"Có chuyện gì không ổn sao, thưa bệ hạ?"

Ainzach đã ngẩng đầu lên và nhìn trộm Ainz, người mà dường như đã lờ đi sự có mặt của ông ấy và nhìn vào căn phòng bên cạnh. Ainzach không thể nhịn được khịt mũi trước sự ngu ngốc của mình.

Mặt của Ainzach đông cứng lại. Có lẽ ông đang nghĩ rằng tiếng cười đó đang hướng về phía ông.

Ainz cảm thấy phẫn nộ trước sự thô lỗ của mình, nhưng với sự kiêu hãnh của một vị Vua pháp sư, anh không thể xin lỗi mà thay vào đó anh quyết định đẩy nhanh cuộc trò chuyện với một nỗ lực để đánh bóng nó lên.

Tuy nhiên, anh nên bày tỏ thái độ như thế nào với tình hình hiện tại?

Ainz vẫn cảm thấy mơ hồ về con đường để trở thành một vị vua thực thụ, và anh không có bất cứ hiểu biết nào về lĩnh vực này, trong đầu anh luôn lảng vảng một câu hỏi: "Điều này liệu có đúng không?". Với suy nghĩ đó, anh đã quyết định thử làm một vài thứ.

"Ta nghĩ rằng ông nên nghe về điều này ngay bây giờ, Ainzach. Ta có một đề nghị cho ông."

"Xin lỗi, thưa bệ hạ,cnhưng thần vẫn không hiểu ngài đang nói về cái gì. Nếu có thể, xin ngài có thể hãy bắt đầu từ ngay bây giờ không?"

Từ những lần hợp tác trước đó với ông ta, Ainz đã biết rằng ông ta là là loại người mà ta có thể biết khi nào ông ta đang nói dối chỉ qua nét mặt. Có một cơ hội cao là anh đã nắm thóp được cái tình huống này. Đó là lí do tại sao mà những thiên thần không hề báo động.

Trong trường hợp đó,thì anh không cần phải nói vòng vo nữa, Ainz đã quyết định nói chuyện một cách trực tiếp.

"Ta có dự định sát nhập trụ sở công hội mạo hiểm giả này vào Vương quốc Sorcerous."

"....Nếu đã thật sự là như vậy, thì thần nghĩ sẽ không có bất cứ ai phản đối việc này đâu."

"Hoh, ta nghe nói rằng Công hội mạo hiểm giả luôn ở vị trí trung lập, liệu ông có thực sự ổn với quyết định này không?"

"Tất cả đều sẽ theo như ý ngài muốn, thưa bệ hạ. Tất cả luật lệ ở đất nước này đều do ngài đặt ra. Nếu bệ hạ mong muốn sát nhập Công hội mạo hiểm giả vào vương quốc thì sẽ là như vậy, sẽ chẳng ai có thể đứng dậy và phản đối điều này."

Ainz khịt mũi. Phản ứng này ngoài dự liệu của Ainzach. Ainz cảm nhận được đã nắm bắt được vị hội trưởng này, từ sâu trong mắt ông ta.

"Thật vậy, nó đang được thực hiện như ta mong muốn. Tuy nhiên, ông có định đi cùng nó không? Hay ông định cảnh báo cho mọi mạo hiểm giả và gửi họ đến Đế quốc và Vương quốc sau đó giao cho ta một cái vỏ rỗng đúng không?"

Ainzach nhìn chằm chằm vào Ainz, sau đó ông xoa nhún nhún vai, như là có ý muốn nói "Vậy đó là theo như tôi nói, sao."

"Không gì qua mặt ngài, thưa bệ hạ, nghĩ kĩ thì ngài không chỉ muốn hưởng thụ và cai trị thành phố này, nhưng kể cả nhìn qua những suy nghĩ sâu thẳm nhất ở trong thần..... Ngài đọc suy nghĩ của thần bằng ma thuật sao?"

"Không, ta không dùng ma thuật, nó không có gì hơn là kinh nghiệm."

"Bởi vì ngài đã sống một thời gian dài, thần sẽ chấp nhận câu trả lời đó, ôi ôi thật quả là một quyền năng đáng sợ. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với thần đây?"

"Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với ông cả"

"...Ngài biết là thần sẽ không cảm ơn ngài đúng không?"

"Ta không cần lời cảm ơn của ông. Quan trọng hơn, ta muốn nghe ý kiến của chính ông, ta được báo cáo là những mạo hiểm giả tồn tại là vì bảo vệ người dân. Do đó họ không muốn được sử dụng trong những cuộc chiến của nhân loại và họ đã duy trì một trạng thái trung lập với bất kì quốc gia nào cho tới bây giờ, điều này là sự thật chứ?"

"Đúng như lời ngài nói, thưa bệ hạ. Thật sự, từ khi bệ hạ tới nhận và cai trị thành phố này thì chúng thần vẫn duy trì sự trung lập đó."

"Thế nhưng người đàn ông gọi là Momon lại đứng trước mặt ta?"

Ainzach càu nhàu: "Oh, thần nghĩ đây là một khoảng thời gian khó khăn với anh ấy", Ainz quyết định tiếp tục cuộc nói chuyện, và tất nhiên, anh cũng phải giúp bao che cho Momon.

"Ah, ta sẽ không theo đuổi cái vấn đề nó nữa, sau tất cả thì bọn ta đang đang hợp tác với nhau. Thật vậy, sự hợp tác này là một trong nhiều lí do mà ta có thể dễ dàng cai trị nơi này một cách hòa bình."

Ainzach dường như đang muốn nói một điều gì đó, nhưng Ainz đã lờ đi ông ta và nhấn mạnh vào.

Đây mới thực sự là tâm điểm của vấn đề.

Anh phải kéo Ainzach về phía anh, và buộc ông ta phải trợ giúp cho Vương quốc Sorcerous cho dù nó có ngoài ý muốn của ông ta.

Sau khi gợi nhớ lại tất cả những lời phàn nàn và khiếu nại khác nhau mà anh đã nghe nói trong khoảng thời gian làm Momon, Ainz nói:

"Vậy, ta có một câu hỏi sau khi nghe những lời nói của ông. Ông có chắc chắn là những mạo hiểm giả tồn tại là vì để bảo vệ người dân. Tuy nhiên, chính xác thì ai mới là "người dân" ?"

"Có lẽ thần hiểu ý ngài muốn nói?"

Khuôn mặt của Ainzach trở nên bối rối.

"Nói cách khác, có phải 'Người dân' là ám chỉ toàn bộ nhân loại, hay chỉ riêng con người? Có phải là loài Elves, các loài bán Elves và những chủng loài khác sống hòa hợp với con người đều được bao phủ bởi điều này?"

"Vâng, về điều đó, vâng, bao gồm cả họ."

"Lạ thật, ta nhớ là ở Đế quốc thì loài Elves chỉ là những nô lệ, có phải vậy không? Vậy thì trong trường hợp đó, ông có thể nói rằng ông đang bảo vệ họ, hay là họ không phải là nô lệ vì họ không nằm trong vòng pháp luật của Đế quốc?"

Ainzach cúi đầu. Rồi ông ngẩng đầu lên để đối mặt với Ainz một lần nữa.

"......Thần chỉ là hội trưởng của hội mạo hiểm giả Vương quốc, cho nên thần không biết công hội mạo hiểm giả của Đế quốc nghĩ gì trong đầu cả."

"Vậy, ông chỉ cố chạy ra khỏi nó bằng cách chơi chữ, vậy thì...."

Đôi mắt của Ainzach mở rộng, và có một sự giận dữ hiện lên trên đó.

"Thưa bệ hạ, đó thật sự là một sự nhạo báng."

"Nhạo báng? Nó không đúng sự thật à?....Ta sẽ hỏi lại ông một lần nữa. Ông có đang cố gắng đưa chính ông ra khỏi lưỡi câu bằng một cách mơ hồ nào đó không?"

Ainzach cụp mắt xuống.

"....Nếu như ngài đã nói như vậy."

"Ông đã nói rằng ông sẽ bảo vệ loài Ef và các loài bán Elf, nhưng ông đã không làm tốt được việc đó chút nào cả. Vậy lí do là gì?"

Ainzach đưa ra lời giải thích của ông, bắt đầu từ những điểm mà ông không rõ ràng về những ý định của công hội mạo hiểm giả Đế quốc.

"Mặc dù chúng thần là công hội mạo hiểm giả, nhưng chúng thần vẫn không thoát khỏi sự chi phối của các quốc gia. Tuy Công hội mạo hiểm giả tự hào tuyên bố rằng họ làm việc trên chính những nguyên tắc của chính họ, nhưng chúng thần vẫn phải tuân thủ những luật pháp của các quốc gia. Chúng thần là một tổ chức có vũ trang, cho nên sẽ rất nguy hiểm nếu như một nhóm với sức mạnh như chúng tôi chĩa mũi kiếm chống lại các quốc gia. Thần nghĩ Công hội mạo hiểm giả của Đế quốc cũng sẽ nghĩ điều tương tự như vậy."

"Chính là điểm đó. Chỉ cần vẫn còn bị ràng buộc bởi luật pháp của một quốc gia, thì sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì với việc sáp nhập vào quốc gia đó. Nhưng vì sao, ông lại không thích làm như thế? "

"Cho dù là Đế quốc hay Vương quốc thì họ đều thèm muốn sức mạnh của chúng thần. Dù sao, chỉ có mạo hiểm giả như chúng thần mới có thể chiến đấu ngang với những con quái vật mạnh mẽ. Do đó, cho đến nay không ai bị bất kỳ yêu cầu khó khăn nào. Nhưng đối với bệ mà nói, điểm đó cũng không liên quan. Nếu chúng thần được phụ thuộc vào ngài, sẽ có khả năng sức mạnh của chúng thần sẽ bị yêu cầu hướng về người dân ".

"Vậy ông tìm mọi cách để tránh bị sáp nhập vào đất nước này bởi vì sợ bị yêu cầu sử dụng vũ lực chống lại dân thường, ta nói có đúng không?"

"Đúng như Bệ hạ nói. Chúng thần không muốn trở thành kẻ trấn áp người dân hoặc chiến đấu trong chiến tranh. Nó chẳng khác gì chúng thần gián tiếp giết rất nhiều người cả."

Ainz không thể không bật cười với điều này. Vâng, tôi đã sớm biết điều đó. Nhưng tất nhiên, anh có thể không thể nói ra lời đó.

"Ngồi xuống đi. Bây giờ ta sẽ giải thích những ý định của ta dành cho các ngươi trong tương lai. "

Ainz lại một lần nữa truyền đạt mệnh lệnh ngồi xuống với Ainzack, ông ta lúc này mới bớt hoảng sợ và ngồi xuống. Sau đó, Ainz liền bắt đầu giải thích.

"Ta đang xem xét khả năng để những mạo hiểm giả đi làm những thứ khác, những công việc khác có ý nghĩa hơn. Ta muốn những mạo hiểm đi khám phá những điều chưa biết và khám phá thế giới này. "

Ainz lần đầu tiên cảm thấy Ainzach nhìn thẳng vào anh.

"Ví dụ như có một vùng hoang dã ở phía nam nằm giữa Giáo quốc và Thánh quốc. Ông có biết các chi tiết của địa hình và những con quái vật sống ở đó sống ra sao không? "

"Không, bởi vì có rất nhiều bộ lạc bán nhân loại định cư tại đó. Công hội Mạo hiểm giả Vương quốc đã phái người đi nơi đó, nhưng không ai nguyên vẹn còn sống trở về. Do đó, chúng thần không biết gì về nó. "

"Vậy thì cái dãy núi ở phía tây nam, ngăn cản nơi này và Giáo quốc. Ông biết gì về nơi đó? "

"Không, chúng thần không có bất kỳ thông tin chi tiết về khu vực đó."

"Ông không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân sao? Không, từ góc nhìn của một mạo hiểm giả, việc này dường như không thể tránh khỏi được. Sau cùng, ông là một tổ chức bảo vệ nhân dân, do đó không cần phải biết về những nơi không có bất kỳ người dân nào. Mặc dù, nơi đó có thể mọc ra những loài thảo dược có thể cứu mạng người. ".

Đối mặt với những khiêu khích đó, miệng Ainzach mím chặt thành một đường thẳng.

"Nếu để Công hội mạo hiểm giả làm việc cho ta, ta có kế hoạch để đưa bọn họ vào tất cả các không gian trống trên bản đồ."

"... Giao cho người của Bệ hạ không phải càng tốt hơn sao?"

"Đừng nói mấy lời tẻ nhạt đó. Ta nghe nói rằng ông đã từng là một mạo hiểm giả, Ainzach, vì vậy hãy để ta hỏi ông một lần nữa: Khi nghĩ về từ 'thám hiểm', suy nghĩ về nó từ tận đáy lòng, ông có nghĩ rằng ông tồn tại chỉ để chống lại lũ quái vật không? Trước khi ta điều tra về những mạo hiểm giả, ta vẫn luôn nghĩ rằng những mạo hiểm giả vẫn không biết mục đích tồn tại của họ là gì. "

Ainzach cắn chặt môi, mạnh đến nỗi như ông ta cố gắng cắn chảy máu nó ra.

"-Chúng thần phải bảo vệ người dân."

"Không cần. Trong Vương quốc Sorcerous này, ta sẽ bảo vệ người dân với tư cách người cai trị của họ. Với sự sụt giảm mạnh của các nhiệm vụ, ông biết đây là sự sự thật phải không? "

Ainzach thể hiện sự thừa nhận của bản thân bằng một âm thanh mà giống như một tiếng rên đau đớn.

"Sau đó, ông sẽ làm gì tiếp theo? Di chuyển đến Vương quốc hay Đế quốc nhằm bảo vệ người dân? Nó nghe như những gì một lính đánh thuê chuyên môn săn bắn quái vật thường làm. "

Ainz dừng lại ở đây. Bước tiếp theo sẽ là thuyết phục. Anh đã tiêu gần hết mớ trí tuệ ít ỏi của anh cho những lời sắp nói.

"Trước đó, ông nói 'cấp dưới của ta nên làm điều đó'. Từ một quan điểm nhất định, đó sẽ là một giải pháp tốt. Đúng là cấp dưới của ta am hiểu việc giết kẻ thù. Tuy nhiên, ta nghi ngờ cấp dưới của ta có khả năng giao tiếp với những sinh vật họ gặp. Thực sự là rất xấu hổ. Vì vậy, ta muốn giao nhiệm vụ này cho những mạo hiểm giả. "

Tuy rằng anh khá quan tâm đến phản ứng im lặng của Ainzach, nhưng bài diễn thuyết của anh vẫn chưa kết thúc.

"Mà, kể từ khi ta có kế hoạch để họ làm một công việc nguy hiểm như vậy, ta tự nhiên sẽ cung cấp cho họ một sự ủng hộ đầy đủ. Vì vậy ông không nghĩ rằng ta để Công hội mạo hiểm giả vào dưới trướng ta là cần thiết sao? "

"... Không phải ngài chỉ cần thuê chúng tôi là được rồi sao."

"Ta hiểu rồi. Xem ra ông hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của mình. Ta cũng không ghét sự can đảm đó. "

"...Ngài, ngài nói vậy là ý gì, thưa Bệ hạ?"

"Khám phá cái chưa biết khả năng cũng đại biểu cho việc có những cuộc gặp gỡ với những nền văn minh khác. Nếu điều đó xảy ra, ông không nghĩ rằng Vương quốc Sorcerous sẽ vứt bỏ mạo hiểm giả các ông không? Ngoài ra, Công hội mạo hiểm giả sau đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh sao? Vì Công hội tồn tại dưới danh nghĩa một tổ chức độc lập, ông không nghĩ đây là điều đương nhiên sao? Sau tất cả, bất cứ yêu cầu ta thực hiện với ông sẽ không đưa Vương quốc Sorcerous vào thế bất lợi. "

Ainzach rơi vào im lặng.

"Không nằm dưới sự khống chế của quốc gia, hành động theo kiểu tổ chức độc lập, đó là không phải như vậy? Và nếu tình hình tăng đến cấp độ quốc tế, các ông cũng sẽ phải tự mình giải quyết nó... những gì ta đang nói rất buồn cười sao? "

"Tuyệt đối không có chuyện như vậy, thưa bệ hạ." Ainzach gật đầu lia lịa, để cho thấy rằng ông hiểu những lời đó. "Mỗi từ ngài nói đều không sai."

"Chỉ cần như vậy. Nhưng nếu điều đó xảy ra, số lượng mạo hiểm giả có giá trị - những chuyên gia có kỹ năng đặc biệt- sẽ bị giảm đi. Vì con người tiêu cần tốn một thời gian dài để trưởng thành, cái chết của bất kỳ cá nhân tài năng nào sẽ là một mất mát lớn. Do đó, ta muốn có được Công hội Mạo hiểm giả. Và sau đó, họ sẽ nhận được hỗ trợ đầy đủ của ta như cái giá cho việc thực hiện nhiệm vụ ta giao. "

"Đó là một đề nghị rất hấp dẫn ... Tuy nhiên, có một nghi ngờ thần muốn làm sáng tỏ. Một khi chúng thần đi tìm hiểu điều chưa biết, điều đó có nghĩa là sau đó chúng tôi sẽ trở thành công cụ xâm lược cho Vương quốc Sorcerous chăng? "

"Đó là một câu hỏi rất khó. Ta không thể chắc chắn loại trừ khả năng đó. Sau cùng, nếu chúng ta biết rằng, một kẻ thù tồn tại trong các vùng đất chưa được biết đến có kế hoạch để khởi động một cuộc xâm lược, vậy thì sử dụng thông tin đó để dành thế chủ động và tấn công phủ đầu là có thể được chứ. Những kẻ thù được nói đến có thể bao gồm những tộc bán nhân loại sống ở nơi hoang dã như tộc Ogre hay Orc. Hoặc, có thể sẽ cần thiết để phát động một cuộc xâm lược để cho họ thấy sự khác biệt giữa sức mạnh giữa chúng ta và họ. Nếu như bên cạnh ông có một con quái vật hung dữ đã bị mài đi nanh vuốt, ông sẽ không muốn mình là kẻ tấn công đầu tiên sao? "

"Thì ra là vậy, đúng như những gì ngài nói. Nhưng-"

"..Hm."

"Xin hỏi, có chuyện gì sao, Bệ hạ?"

"Không có gì, tha thứ cho ta đã làm gián đoạn ông. Vậy thì ông cứ nói trước đi? "

"...Vâng. Tuy nhiên, điều thần sợ hãi đó là hành vi khuất phục những chủng tộc đang sống trong hòa bình bằng vũ lực có thích hợp hay không. "

"Ông đang nghĩ đến chủng tộc nào? Tộc Elf sao?"

[mikasa: Ở bản tiếng trung mình đọc, đây đáng nhẽ phải là tộc Forest Elf nhưng eng chỉ ghi Elves. Sai đấy nhưng thôi mình theo eng nên chỉ chú thích cho các bạn hiểu thêm]

"Vâng, có lẽ là như vậy."

"... Bởi phương diện này là bí mật hàng đầu, liên quan chặt chẽ đến chính sách quốc gia, vì vậy ta không thể thảo luận một cách cởi mở được. Nếu cuộc xâm lược và chinh phục sẽ có lợi đối với Vương quốc Sorcerous, chúng ta sẽ làm như vậy, hoặc nếu nó chỉ gây ra bất lợi, chúng ta sẽ không làm những hành vi như vậy. Chuyện này cũng là chuyện thường xảy ra đối với mỗi quốc gia mà? Tuy nhiên, nếu như chỉ là một cuộc xâm lược đơn thuần, ta có thể thẳng thắn nói với ông rằng ta đã có lực lýợng quân ðội ðầy ðủ. Ðiều ta mong ðợi ở các mạo hiểm giả không phải là ði thu thập thông tin về các quốc gia ðối ðịch, cũng không phải trinh sát các tuyến ðýờng cho ta. Như ta đã nói trước đó, ta chỉ đơn giản muốn họ để khám phá cái chưa biết và phát hiện tất cả mọi thứ. Điểm đó ta có thể cam đoan với ông. "

Tuy nhiên, ngay sau khi nói như vậy, Ainz hỏi dò Ainzach:

"Tuy nhiên, dường như các ông đối xử với các chủng tộc khác nhau tùy thuộc vào vè bề ngoài của họ. Tại sao ông không nói ' hành vi khuất phục những chủng tộc đang sống trong hòa bình bằng vũ lực có thích hợp hay không' khi chủ đề xâm lược tộc Orc và Ogre được đưa ra? "

"Cái kia, đó là bởi vì họ là tộc bán nhân loại-!"

"Hahahaha. Thì ra là như vậy, Thì ra là như vậy. Vậy ra đó là những gì ông nghĩ. Ta hiểu, ta hiểu rồi. Như vậy, câu trả lời của ông là gì? "

Ainzach dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức ông ta lắc đầu. Đó có lẽ là thay đổi suy nghĩ của mình.

"Chuyện này, thần nhất định phải trả lời ngay lập tức sao, Bệ hạ?"

"Tuy rằng ta muốn ông trả lời ngay tức khắc. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, và ông cũng cần phải chuẩn bị trước cho nó cũng như thảo luận với những người khác. Thực tế phải mất chút thời giờ mà không làm được gì. Tuy nhiên, ta muốn biết những gì ông nghĩ, Ainzach. "

Ainz cúi về phía trước, vì vậy anh có thể nhìn thẳng vào mắt Ainzach ở khoảng cách gần.

"Ta rất tức giận. Nhưng hơn thế nữa, ta buồn vì thực tế là ông không có gì hơn những kẻ tiêu diệt quái vật đơn thuần. Làm thế nào những người như ông dám gọi mình là mạo hiểm giả? Ainzach, ông nghĩ như thế nào? Ông có sẵn sàng với cuộc phiêu lưu dưới sự cai trị của ta? Ta rất mong đợi vào các ông- "

Ainz hơi dừng lại một nhịp. Sau đó, anh để cho dòng sức mạnh chảy vào đôi mắt và âm thanh của mình.

"-các ông có thể trở thành 'mạo hiểm giả'."

Sự căng thẳng tràn ngập căn phòng. Như thể quan sát một đối thủ đã bị giết chết bởi một đòn của mình, Ainz nín thở - mặc dù anh không cần hô hấp - và chờ đợi phản ứng của Ainzach.

"... Thần cảm thấy đây là một đề nghị rất hấp dẫn."

Ánh sáng trong hốc mắt trống rỗng của Ainz mờ đi. Có vẻ như ông ta sẽ tìm thấy một số lý do để khéo léo từ chối.

"-Bởi vậy, thần dự định sẽ hỏi những người khác nếu họ có thể chấp nhận đề nghị này. Thực sự nếu sử dụng mạo hiểm giả cho một mục đích như vậy, đó giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Đối với trở thành một bộ phận của Vương quốc Sorcerous có lẽ sẽ nhận được một số tán đồng. Nếu đứng trên lập trường của một cựu mạo hiểm giả ... thần rất tình nguyện giúp đỡ. "

-Eh, Chẳng lẽ thành công?

"Thực sự bây giờ ..."

Ainz ngả lưng vào ghế sofa.

Niềm vui sướng từ bài diễn thuyết thành công không ngừng lan ra khắp người anh. Nó giống như vừa rời khỏi công ty khách hàng, sau đó vội vàng chạy đến một quán coffee rồi gọi lên công ty của mình và hét lên câu: "Quá tốt rồi!" qua điện thoại.

Anh đã không nghĩ tới rằng kinh nghiệm làm một mạo hiểm giả của anh lại được phát huy tại nơi như thế này. Không, bởi vì đã có kinh nghiệm, cho nên Ainz mới nghĩ đến phương án này.

Mà ngay vào lúc này, Ainz nghĩ về một cái gì đó rất quan trọng mà phải được giải quyết ngay lập tức. Nó liên quan đến tương lai phát triển của Vương quốc Sorcerous mà anh đã hình dung.

"Ah, đúng rồi. Một điều nữa."

Ainz giơ một ngón tay xương xẩu lên.

"Khi ông nói muốn bảo vệ mọi người, vậy ông định nghĩa từ 'mọi người' là bao gồm tất cả loài người. Như vậy, mục đích của mạo hiểm giả là để bảo vệ tất cả những người trong định nghĩa đó. "

"Vâng. Đúng là như vậy, thưa bệ hạ. "

"Vậy thì quay lại chủ đề xâm lược, ông đã bày tỏ rằng việc xâm lược sẽ ổn miễn họ là bán nhân loại. Đúng không?"

Ainzach gật đầu, vẻ mặt giống như nói "có chuyện nữa sao?"

"Vương quốc Sorcerous này sẽ chấp nhận tất cả chủng tộc. Không chỉ loài người mà còn nhưng tộc bán nhân loại và tộc dị hình. Do đó, nếu vẫn tồn tại suy nghĩ mạo hiểm giả là để bảo vệ nhân dân, vậy thì sau đó cũng phải mời các ông bảo vệ tộc bán nhân loại và tộc dị hình. "

Đôi mắt Ainzach trợn to lên.

"Ngài đang nói cái gì vậy ?!"

"...Chuyện gì à? Ta không hiểu lý do tại sao ông lại kích động như thế. Ở trong quốc gia của ta, không có sự phân biệt giữa con người, bán nhân loại hay dị hình. Nếu họ thừa nhận ta là vua của họ, thì họ cũng đều giống nhau, đều là thần dân của ta. "

"Cái, cái này, thật vô lý. Điều này không thể, Bệ hạ! "

"Thật sao? Ta đã nghe nói về phía bắc của vương quốc có một đất nước được gọi là Cộng hòa. Ở nói đó không phải có nhiều chủng tộc cùng tồn tại sao? "

"Thật vậy, thần đã nghe nói về một đất nước như vậy ... không đúng! Ngài có ý định để chúng thần cùng chung sống với những chủng tộc mà chỉ coi con người là thực phẩm ư? "

"Ta hiểu rồi, đúng như lời ông nói. Vương quốc Sorcerous sẽ không cho phép việc người dân này ăn người dân khác. Ta sẽ đưa điểm đó vào trong pháp luật. Như vậy thì có thể chứ? Tuy nhiên, nếu đối tượng không phải con dân của quốc gia này, vậy ta cũng không ngăn cản. Dù sao ta không phải là loại người sẽ can thiệp với thói quen ăn uống của dân chúng của ta ... không, nhìn thấy các thành viên của chính chủng tộc mình bị xẻ thịt và bày bán gây sẽ tổn hại rất mạnh cho tinh thần... có lẽ vấn đề kia cần phải tranh luận thêm. "

Theo Lupusregina từng nói, dân làng Carne chung sống hòa bình với tộc Goblin và tộc Ogre. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà thành phố này không làm được như vậy cả. Tuy nhiên bởi nguyên nhân số lượng đông đúc, nên chuyện này cũng trở nên phức tạp hơn.

"Ngài, ngài đến cùng, có dự định gì?"

"Ông vẫn đưa ra một ít câu hỏi gây ngạc nhiên. Vậy chẳng bằng nói, vì sao mà tất cả đều là sinh vật sống nhưng lại không thể đoàn kết? Đối với một undead như ta mà nói, nó thật khó hiểu. Với ta, không có sự khác biệt giữa con người và tộc Goblin. Tất cả các chủng tộc sẽ bình đẳng dưới quy tắc của ta. Tất nhiên, ở trên ông sẽ là ta với danh nghĩa kẻ cai trị tuyệt đối, cùng với những người thuộc hạ lệ thuộc trực tiếp của ta. "

Vẻ mặt Ainzack thay đổi trong nháy mắt, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục lại vẻ bĩnh tình.

"Vì vậy, ngài cũng đưa tộc Goblin vào dưới quyền của ngài - làm cho họ thành những công dân của quốc gia này?"

"Ông không nghe thấy những gì ta đã nói trước sao? Ta đã nói rằng cũng sẽ đưa tộc Orc và tộc Ogre vào dưới cờ của ta, phải không? "

"Hãy tha thứ, tha thứ cho thần. Thần đã nghe điều đó, nhưng thần tưởng rằng họ sẽ là nô lệ của ngài. "

"Câu trả lời chắc chắn phù hợp với việc một chủng tộc muốn đưa tộc Elf trở thành nô lệ. Hãy để ta nhắc lại một lần nữa - tất cả các công dân dưới sự cai trị của ta đều bình đẳng như nhau."

Khi liếc nhìn cách Ainzach thở hổn hển, Ainz xem xét rằng liệu người đàn ông này có hay không tiếp thu ý định ban đầu của anh.

Một cách giải thích cực đoan của những từ đó sẽ là tất cả con dân của Vương quốc Sorcerous là nô lệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick và các thành viên của nó. Tất nhiên, anh sẽ không nói ra những câu như thế. Bởi nó không được phép nói ra. Nếu như Ainzach không nhận ra, vậy là tốt nhất rồi.

"Có rất nhiều Goblin dưới sự bảo vệ của ta. Trong một vài ngày, một nhóm Goblin sẽ thăm E-Rantel. Cứ thử trao đổi cùng bọn họ một chút đi. Các định kiến của ông về Goblin chắc chắn sẽ bị tan vỡ. Ngoài ra, Lizardmen không ăn nhiều thịt, cá là thức ăn chính của họ. Dryad và Treant yêu nguồn nước sạch sẽ và ánh sáng mặt trời, và họ chỉ tấn công con người để tự vệ. "

"Ngài đã thu phục được rất nhiều thuộc hạ sao?"

"Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đã có một số tộc bán nhân loại và dị hình trở thành công dân của ta. Oh, có vẻ như chúng ta đã lạc đề khá xa rồi. Như vậy, Ainzach, về chuyện Công hội mạo hiểm giả trở thành một phần của Vương quốc Sorcerous, ông tán thành chứ? "

"-Chỉ cần đúng như những lời ngài đã nói."

"Ông vẫn còn lo lắng à? Ta không nói dối. Mạo hiểm giả nên lấy việc tìm tòi khám phá cái chưa biết làm nhiệm vụ của mình. "

Nếu có thể, anh hy vọng sẽ tạo ra một đội ngũ pha trộn đủ loại chủng tộc và phái họ đi.

"Sau đó, ta sẽ giao nhiệm vụ giải thích vấn đề này với các mạo hiểm giả khác cho ông. Nếu ai không đồng ý để mạo hiểm giả trở thành một bộ phận của Vương quốc Sorcerous này, để cho người đó rời đi cũng không sao. "

"Vậy sẽ ổn chứ?"

"Dưa hái xanh không ngọt. Điều đó nói rằng, nếu như kết cấu tổ chức và phương thức làm việc giờ đột nhiên thay đổi cực lớn so với cách làm trước kia, người ta có thể tưởng tưởng được rằng sẽ tạo ra rất nhiều chuyện rắc rối. Vì vậy hiện tại trước hết cứ duy trì chế độ hiện hành ở mức độ nào đó đi. Sự thay đổi rõ ràng nhất sẽ chỉ là thành lập một văn phòng điều tra để giám sát Công hội và Hội trưởng Công hội. "

Phần quan trọng nhất của những gì còn lại là; tăng số lượng mạo hiểm giả tự nguyện gia nhập Công hội mạo hiểm giả của Vương quốc Sorcerous.

"Về sự hình thức hỗ trợ của Vương quốc Sorcerous , đầu tiên sẽ là thành lập một cơ sở đào tạo. Sẽ là một tổn thất nặng nề khi đi trên một đường mòn vào vùng đất xa xôi và bị giết chết bởi những con quái vật không rõ. Vì vậy, nhất định phải có một phương pháp đào tạo thực dụng hơn so với mô hình hiện tại - đó là chiến đấu chống lại quái vật sống. Xét thấy rằng mạo hiểm giả cần phải quen thuộc chiến đấu cùng đoàn đội, xây dựng một mê cung để hướng dẫn bọn họ cũng là một ý tưởng không tồi. "

Về phần những con quái vật thì sẽ để những Undead của Nazarick đảm nhiệm.

"Thần cảm thấy rằng đây là một ý tưởng rất tốt. Có thể thấy là chuyện này sẽ trở thành một công trình vĩ đại. "

Bởi vì sử dụng những undead, những sinh vật đã không yêu cầu tiền lương, vì thế chi phí hẳn sẽ không quá cao. Tuy nhiên, không cần tiết lộ toàn bộ thông tin. Người ta phải không do dự bán ân huệ vào thời điểm có nhu cầu.

"Trên thực tế, điều này đòi hỏi một sự đầu tư ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, nó vẫn còn ở trong giới hạn cho phép. Dù sao mạo hiểm giả là một nguồn lực quý giá đối với Vương quốc Sorcerous".

"Thần vô cùng biết ơn, thưa bệ hạ.

"Không cần phải hành lễ. Vậy thì, như thế nào đây? Ông không cho rằng các mạo hiểm giả sẽ bị thu hút bởi điều này không? "

"Đúng là mê cung sẽ khá hấp dẫn đối với những mạo hiểm giả có thứ hạng thấp ... nhưng nếu sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, họ muốn chuyển đến Công hội Vương quốc hay đế quốc thì sao?"

"Tất nhiên là không được phép. Đây là một cơ quan quốc gia; hành vi kia sẽ được coi là tội phản quốc. "

"Thì ra là như vậy... Xem ra thần sẽ cần phải cẩn thận giải thích rõ ràng điểm này."

"Như vậy, làm cách nào để thu hút những mạo hiểm giả thứ hạng cao?"

"Có vẻ như thù lao là câu trả lời tốt nhất."

"Đúng vậy, dù sao thì giấc mơ không thể làm đầy cái bụng."

"Đúng như như ngài nói. Ngoài ra, không có vũ khí tốt hơn, áo giáp và các vật phẩm ma thuật khác, liền không thể đánh bại các quái vật mạnh mẽ. Những thứ này thường rất đắt. "

"... Hm. Quả đúng vẫn là điểm này. "

Sản xuất hàng loạt có thể hạ thấp giá của trang bị đó. Tuy nhiên, số lượng mạo hiểm giả mạnh mẽ rất ít. Do đó trang bị của họ chỉ có thể được chế tạo theo yêu cầu đặc biệt, vì thế đã đẩy mức giá lên cao. Ngoài ra, một phần nguyên nhân cũng là những người có thể chế tạo trang bị như thế rất hiếm. Anh cũng đã phải nghĩ biện pháp để đối phó với các vấn đề đi theo sau đó.

"Ngoài ra, ta muốn để cho càng nhiều mạo hiểm giả - những người của Vương quốc và Đế quốc - biết chuyện của nơi này. Ông có ý tưởng nào không?"

"So với Công hội của Vương quốc và Đế quốc, Công hội Mạo hiểm giả mà Bệ hạ dự định thành lập là một điều đáng ước ao và không thể tưởng tượng được. Khi những tin tức được truyền ra ngoài, Hội của các quốc gia khác có thể dùng một số thủ đoạn can thiệp vào để giữ cho mạo hiểm giả của họ không bị lôi kéo. Dù sao mỗi quốc gia đều coi mạo hiểm giả như con át chủ bài, và họ sẽ không hài lòng khi thấy những người đó đi đến một nước khác. "

"Chính là như vậy. Ông cảm thấy làm thế nào cho tốt? "

"Thật khó để thần có thể trả lời ngay. Có thể cho thần một chút thời gian không? "

"Vậy cũng được, ta cũng cần phải chút suy tính về phương châm hành động sau này"

Trên thực tế để mình Ainz xử lý mục tiêu cao cả này thì hơi nặng. Anh phải bình tĩnh, suy nghĩ về mọi thứ, và thảo luận nó với người khác.

Ainz đứng dậy.

"Vậy thì, ngày hôm này-" Ainz nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi anh có thể nói điều gì đó thô lỗ. Đó không phải là cách một vị vua nên nói chuyện. "Hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp lại ông sau. "

Ainzach vội vã đứng dậy và cúi đầu xuống.

"Hiểu rồi, thưa bệ hạ."

Ainz cũng không quay đầu nhìn lại, từ cánh cửa Fifth đã mở ra rời khỏi căn phòng.

Mặc dù muốn thở dài, nhưng dù sao hiện tại anh vẫn còn ở bên trong. Quá sớm nếu làm như vậy ngay lúc này.

Ainz dẫn các Thiên sứ rời khỏi Công hội Mạo hiểm giả. Sau khi đi bộ được một chút, anh tự cho phép mình âm thầm thở dài một cái.

Ahhhh ~ Mệt chết...

Trong khi Ainz Ooal Gown thể không thể nói rằng anh cảm thấy mệt mỏi, thì Suzuki Satoru lại đang nước mắt lưng tròng để làm bộ não quá nóng của anh nghỉ ngơi một chút

Trước khi mình nói chuyện với Albedo về việc đưa Công hội Mạo hiểm giả vào dưới cờ của mình, mình cần nghỉ ngơi một chút. Mình cũng cần phải tìm cách nào đó để thuyết phục Albedo về những điểm lợi của kế hoạch này ...Chuyện cần làm chất thành núi a...

Ainz yên lặng bước đi. Anh không sử dụng ma thuật dịch chuyển, thay vào đó anh cầu nguyện rằng anh sẽ nghĩ ra một ý tưởng tốt trước khi về đến nhà.

♦ ♦ ♦

Cánh cửa dẫn tới căn phòng kế bên hay cũng chính là dẫn tới phòng làm việc của Ainzach được mở ra, và một vị khách mới bước vào.

Người đàn ông với một cơ thể quá gầy - đến độ mà có thể coi ông ấy là một ví dụ của sự biếng ăn - chính là người bạn cũ của Ainzach, người đứng đầu của Hội Pháp sư của E-Rantel, Theo Rakesheer.

"Pluton, thật khá bất ngờ. Tôi không nghĩ là Vua pháp sư lại đến đúng lúc chúng ta đang thảo luận. Không biết ông ta có nhận ra không? "

"Tôi không chắc về điều đó."

Sáng nay, Ainzach cũng như thường ngày, gặp mặt Rakesheer từ rất sớm để trao đổi thông tin.

Kể từ khi thành phố nằm dưới sự thống trị của Vua pháp sư, họ chỉ gặp nhau vào buổi sáng. Lý do cho điều đó là bởi vì họ tin rằng hầu hết Undead không thích ánh mặt trời. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đội quân Undead tuần tra các đường phố, họ biết rằng nó chỉ là một cách nhỏ bé để an ủi tinh thần họ thôi.

Các cuộc họp của họ được thực hiện chủ yếu với mục đích trao đổi tin tức, mà không có xem xét đến các hướng đi tương lai của Hội mạo hiểm hay Hội Pháp sư. Hay đúng hơn, kể từ khi thành lập của Vương quốc Sorcerous, những ai có thể chạy trốn đã đi tới Đế quốc và Vương quốc. Hội Pháp sư cũng đã chuyển tất cả các vật phẩm phép thuật của họ ra khỏi thành phố, chỉ để lại một vài thành viên ở lại đây. Nói cách khác, Hội Pháp sư của thành phố này trên thực tế không khác bị giải tán là mấy.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thông tin quan trọng cần phải được phân tích và thảo luận.

Mặc dù từ trước đến giờ các mạo hiểm giả không chịu sự ràng buộc của quốc gia, liệu ở bên trong Vương quốc Sorcerous, họ có thể vẫn như trước? Vương quốc Sorcerous sẽ gửi truy binh đuổi theo công dân chạy trốn khỏi đất nước này? Nếu họ thành công vượt qua biên giới, Vương quốc Sorcerous sẽ yêu cầu dẫn độ những người lưu vong ở cấp độ quốc gia? Những Magic Caster sẽ như thế nào đây?

[chú thích: dẫn độ có thể hiểu đơn giản những phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử.]

Làm thế nào họ có thể xử lý tình trạng này mà không làm mất lòng Momon, người bây giờ đang là một cư dân ở đây? Ngoài ra, Công hội Mạo hiểm giả nên đối xử như thế nào với Momon?

Các ngôi đền vẫn im lặng, cảm giác rằng Vua Pháp thuật cũng đã cùng bọn họ duy trì một khoảng cách. Tuy nhiên, điều này sẽ tiếp tục giữ vững trong tương lai? Họ sẽ không dẫn đầu một phong trào phản kháng lại ông ta?

Tuy rằng có mỗi một vấn đề này, nhưng hai người họ đều vắt hết óc để suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được đáp án. Tuy nhiên, nếu họ không làm gì và chỉ chờ mọi thứ thật sự diễn ra thì sẽ rất phiền phức. Đặc biệt vấn đề về thế lực các ngôi đền.

Có thể những ngôi đền thực sự chấp nhận kẻ thù không đội trời chung của họ, một trong những undead, làm vua của họ? Hiện tại bọn họ vẫn im lặng nhưng sự im lặng này trái lại còn làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngoài ra, còn có các phe phái tôn giáo từ các nước xung quanh. Nếu mọi chuyện trở nên kém đi, họ có thể quyết định tuyên cáo một cuộc thánh chiến, và những ngôi đền bên trong Vương quốc Sorcerous sẽ triển khai hành động. Tình huống như vậy cũng có thể xuất hiện.

Lý do tại sao không có ai ở đây đại diện cho các ngôi đền là vì lập trường của họ về vấn đề này không rõ ràng. Trong khi khá dễ dàng để gọi cho họ, và sẽ rất tệ nếu họ kết thúc mà không thu được gì.

Điều đó nói rằng, hai người họ không cho là thế lực của những ngôi đền sẽ vượt qua Vua Pháp sư. Điều làm cho họ lo sợ chính là ở sau cái kia sẽ chắc chắn xuất hiện một vụ thảm sát. Thậm chí họ càng lo sợ rằng điều này sẽ dẫn đến Momon, thanh kiếm của Vua Pháp thuật, đứng ra giết chết tất cả. Ngoài ra ở sau cái kia, làm thế nào họ có thể chữa lành những vết thương trong trái tim của người dân đất nước này?

Ngay tại thời điểm đau đầu với những sự tình lung ta lung tung này, Vua Pháp sư đã đến.

"Tuy nhiên, Đức vua dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của ông ở đây."

Bằng chứng tốt nhất đó là Vua Pháp sư phát ra tiếng cười nhạo khi nhìn vào phòng bên cạnh.

"Trong trường hợp xấu nhất, có thể ông ta đã nghe được tất cả mọi thứ chúng ta đang thảo luận."

"Gì? Điều đó có nghĩa là...?"

"Chính xác những gì ông nghĩ. Những lời kia vốn là định nói cho ông nghe đó.".

Thông qua một chút tiểu xảo, những âm thanh phát ra trong căn phòng này có thể nghe được rõ ràng ở căn phòng bên cạnh. Do đó, Rakesheer - người đang trốn trong phòng bên cạnh - đã nghe được tất cả những gì hai người họ đã nói.

"Không có tính sai chứ?"

"Không. chuyện đó không thể nào. Mặc kệ thế nào, ông ta đã phát hiện được có ai đó ở bên kia. Tuy nhiên, Đức vua có thể đã nghĩ rằng đó là một người đến từ thế lực các ngôi đền.".

Lúc đó, ông cảm thấy kinh ngạc hơn là bối rối khi chuyện đó bất ngờ xảy ra. Khi hồi tưởng lại, điều duy nhất ông cảm thấy là hối tiếc cho hành động của mình. Ông thật muốn cười bản thân vì đã lén lút đem người bạn của mình dấu đi.

Lúc đó ông nên mời Rakesheer ra và rồi ba người họ sẽ thẳng thắn thảo luận.

Tuy rằng Vua Pháp thuật chưa lật lá bài tẩy của ông. Nhưng ông ta dùng thái độ của một người cai trị để nói ra tiếng lòng cho một người bình dân như ông. Mà trái ngược với đó, bản thân ông lại làm gì đây?

Khi nhìn Ainzach cau mày, Rakesheer lạnh lùng hỏi:

"Như vậy ông định làm gì tiếp theo đây? Không, ông không cần nói tôi cũng rõ rồi. Dù sao lúc trước ông chỉ gọi thẳng là Vua Pháp thuật, nhưng bây giờ ông gọi ông ta một cách kính trọng. "

"Ông không nghĩ rằng ai đó có thể nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta sao?"

"Ông không nghĩ đó chính vì lý do đó tôi mới mở lời với ông lúc này sao?"

"Có khả năng tôi bị dính ma thuật mê hoặc?"

"Tôi không tự tin dám nói rằng không có loại khả năng đó, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ma thuật mê hoặc có thời gian giới hạn, và thậm chí nếu Vua Pháp thuật muốn duy trì nó, ông ta có lẽ cũng không làm nổi. "

"Nhưng nói không chắc Đức vua có thể làm nó."

"Thôi, tha cho tôi đi. Sẽ đau đầu nếu nó là sự thật. Dù sao, đó là phép thuật cấp 8 trở lên, là lĩnh vực của thần linh. "

Hai người cười đùa một thời gian ngắn, sau đó Ainzach lại tiếp túc biểu hiện nghiêm trọng của mình.

"Tôi tin rằng giúp đỡ Đức vua trong vấn đề này là một ý tưởng tốt."

"Thậm chí nếu điều đó làm cho ông trở thành kẻ đồng lõa trong cuộc xâm lược các nước khác?"

"...Quốc gia mạnh chinh phục những quốc gia yếu, đo không phải là điều tự nhiên sao?"

"Ông biết rõ điều đó sẽ dẫn đến bi kịch, vậy mà đi ngầm thừa nhận nó sao?"

"Mọi thứ có thể không nhất thiết phải phát triển theo cách đó. Sau cùng, kể từ khi Đức vua nắm quyền kiểm soát đất nước này, ai trong chúng ta trở nên nghèo đi? "

Rakesheer rơi vào im lặng.

Điều đáng ngạc nhiên là không ai ở đất nước này có thể nói rằng họ đang ở trong một tình trạng tồi tệ hơn trước.

"Không phải vì vậy mà có những mạo hiểm giả bị mất việc sao?"

"Ông nói đúng, nhưng không phải là nó một chút ... thôi nào, ông cũng đừng mỉa mai tôi nữa."

"Được rồi. Tôi nói có chút không suy nghĩ. Tuy nhiên, đây là một cơ hội hiếm có, vậy tại sao ông không hỏi Vua pháp thuật nghĩ gì về những ngôi đền? "

"Tha cho tôi đi. Nếu Đức vua quyết định rằng họ là một mối phiền toái và quyết định tiêu diệt chúng vì những gì tôi đã nói, tôi sẽ phải sống nửa đời còn lại với gánh nặng là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết. Làm thế nào tôi có thể sống tiếp đây? "

"Ông nghĩ rằng Vua Pháp thuật là kiểu người sẽ làm một điều như vậy sao?"

"Không. Thực tế thì tôi muốn nói ngược lại. Đức vua là một người hợp tình hợp lý, đến mức gây sốc. Thậm chí đôi khi, tôi tự hỏi, khuôn mặt Undead có phải là do phép thuật biến thành không. Đúng rồi- bầu không khí đó giống hệt khi tôi nói chuyện với Momon-dono ".

"Dù nói thế nào đi chẳng nữa, đó sẽ là một sự thất lễ đối Momon-dono."

Đối với vẻ mặt không vui của người bạn cũ, Ainzack lộ ra nụ cười gượng.

"Đúng là như vậy. Thật thiếu tôn trọng khi so sánh một anh hùng của nhân loại với Vua Pháp sư Undead. Tuy nhiên, khi xem xét trên phương diện những sinh vật siêu phàm, họ có vẻ khá giống nhau. Nếu để tôi mô tả ... Chà, tôi có thể cảm thấy có một bầu không khí đặc biệt xung quanh họ, dạng mà chỉ những tồn tại phi thường mới có thể tỏa ra. "

"Tôi hiểu rồi. Ông nói vậy cũng có mấy phần đúng. "

Hai người họ nhớ lại dáng người của vị anh hùng vĩ đại (Momon).

Sau đó, như thể tiếp tục đề tài, Ainzach nhìn thẳng vào Rakesheer.

"-Rakesheer. Nếu ông không muốn hỗ trợ Đức vua, có thể xin ông không đến nơi này nữa được không? "

Lý do căn bản cũng không cần thiết phải nói ra. Sau này, phòng Ainzach của có thể cũng được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu liên quan đến các hoạt động quốc gia của Vương quốc Sorcerous. Cho phép người bên ngoài đi lang thang trong và ngoài của một căn phòng như vậy chắc chắn là không thích hợp.

Ngoài ra, những lời Vua pháp sư đã tác động mạnh đến nội tâm của Ainzach, thậm chí khiến ông ta nói những lời như này với người bạn cũ của mình.

Hình tượng hoàn toàn mới của mạo hiểm giả mà Ainz nói chuyện là một ánh sáng rực rỡ và huy hoàng. Trong quá khứ, đã có những mạo hiểm giả đăt chân vào vùng đất xa lạ. Tuy nhiên, hầu hết họ đều bỏ mình nơi đất khách quê người, hoặc đã bị sụp đổ trong khi đối mặt với thực tế. Chỉ có một số ít người thực sự có thể làm một điều nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ, Vua pháp sư - một Magic Caster nắm giữ sức mạnh tuyệt đối - đã cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ của mình cho họ. Điều đó mở ra một viễn cảnh hoàn toàn mới trước mắt bọn họ.

Đó sẽ là sự ra đời của một mạo hiểm giả thực sự.

Hơi dừng lại một lúc, Rakesheer rốt cuộc cũng mở miệng nói.

"Tôi nói này, Ainzach. Ông biết rằng Hội Pháp thuật trong thành phố này trên thực tế đã gần giải tán, phải không? "

"Ahh, chuyện này đương nhiên tôi biết."

"Vậy thì, với tư cách là một người bạn cũ của ông, hãy cho tôi cống hiên hết sức mình đi. Sau đó đợi đến khi những việc này kết thúc, tại sao chúng ta lại không đi khám phá những điều chưa biết? "

"-Haha," Ainzach cười khúc khích. "Nhìn tuổi của chúng ta đi đã. hừm hừm-Thật chứ?"

"Tại sao không? Mặc dù, ông sẽ phải nói chuyện với Đức vua rồi, và thuyết phục ông ta không đặt một giới hạn độ tuổi với Công hội Mạo hiểm giả. "

Và như thế, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ của hai người.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 10-Chương 2: Vương Quốc Re-Estize

Phần 1

Vật phẩm ma thuật trong túi rung lên, và Climb lấy nó ra.

Đây là một chiếc đồng hồ bỏ túi, chỉ lớn cỡ bàn tay của cậu, với 3 chiếc kim- Giờ, phút, giây- và trên mặt là 12 chữ số.

Khi đồng hồ cơ học lớn tồn tại, đồng hồ ma thuật ở Vương quốc được xem như một vật phẩm ma thuật. Khi đồng hồ bỏ túi được phổ biến thì giá trị của nó không còn được như xưa nữa. Nhưng không có nghĩa là người bình thường cũng có thể mua được.

Chiếc đồng hồ này là Clim đi mượn từ người khác, vì vậy nó khác với vật phẩm ma thuật bình thường ở chỗ nó sở hữu một khả năng kì diệu. Tên của chiếc đồng hồ là '12 sức mạnh ma thuật' (Twelve Magical Power). Mỗi ngày một lần, khi chỉ một thời điểm định sẵn, đồng hồ sẽ phát động khả năng ma thuật của nó.

Tuy nhiên, nếu muốn tận hưởng khả năng đó, người ta cần phải mang theo cái đồng hồ này ít nhất 1 ngày, vì thế mà Climb - người vừa được nhận chiếc đồng hồ- không thể sử dụng khả năng của nó.

"Hử? Đến giờ rồi à? Nhanh thật..." Cô gái vừa lên tiếng hơi lơ đãng nhìn bầu trời. Đương nhiên, những lời đó là giành cho Climb.

"Có vẻ vậy." Climb trả lời cô gái tên Tina, một thành viên nhóm mạo hiểm giả hạng Adamantite 'Blue Rose'.

"Hừm, khi chúng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm, thật khó xác định khoảng thời gian trôi qua."

Đây là một lời phát biểu có nhiều lỗ hổng.

Đầu tiên, Tina cũng không hề rảnh rỗi. Cô ấy đang bảo vệ cửa chính của tòa nhà phía sau Climb. Tiếp đó, khi nói những câu như 'Đến giờ rồi à' và 'Nhanh thật' thì chứng tỏ cô rất nhạy cảm với thời gian.

Có những người thuộc giới mạo hiểm rất nhạy cảm với thời gian. Đặc biệt, nghề Đạo tặc thường được huấn luyện khả năng này. Do thường xuyên cần đi điều tra một cách bí mật nên họ phải hành động một mình, bởi vậy điều đó rất quan trọng với họ.

"Hửm? Cậu định nói gì thế?"

"Không, không có gì đâu!"

Tina 'vậy à' một tiếng trả lời lại câu nói của Climb, và nhìn lên trời một lần nữa.

Cô ấy đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, Climb không thể nào hỏi tại sao cô lại nói dối được.

Đầu tiên, họ không có tiền thuê Tina và những người khác; họ chỉ tình cờ hoạt động trong cùng một khu vực. Sau cùng, không nên làm tổn thương đến cảm xúc của người đồng minh phía bên kia.

"Tôi sẽ đi báo cáo với công chúa."

"Gặp lại~"

Climb quay trở lại tòa nhà cậu đang bảo vệ.

Anh đã chứng kiến từng bước xây dựng nó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào nơi này. Một cảm giác ấm áp chảy trong tim khi cậu nhìn thấy kích thước của tòa nhà- cũng như cảm nhận được sự hiện diện của người cậu yêu trong đó.

Sau khi mở cửa, hương thơm của đồ gỗ mới len lỏi vào mũi Climb.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, và sau khi đi qua hành lang, cậu mở cửa và một căn phòng sâu bên trong tòa nhà.

Trong căn phòng đó là người yêu của cậu.

Cô là một công chúa sở hữu vẻ đẹp chói lóa, Renner.

Xung quanh cô là rất nhiều trẻ em.

Cách cô mỉm cười với những đứa bé ồn ào xung quanh làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng nghĩ đó là nụ cười của một vị thánh.

Climb không nói nên lời trước khung cảnh này.

Cậu sợ rằng mình sẽ làm hỏng khung cảnh thần thánh này. Những người phụ nữ đứng bên cửa sổ cũng nghĩ vậy, không ai trong số họ làm điều thừa thãi.

Tuy nhiên, có người trong phòng không nghĩ thế.

"À, là cậu nhóc. Đến lúc rồi."

Renner ngẩng đầu lên phản ứng lại với giọng nói trong trẻo sau lớp mặt nạ, và nhìn thẳng vào Climb.

Climb có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc bích kia.

"...Lời xin lỗi sâu sắc nhất của thần, Renner-sama. Đã đến lúc về cung rồi."

"Thật sao~ Ồ, mặc dù hơi có chút tiếc nuối, nhưng ta cần phải đi rồi."

Những đứa trẻ đồng thanh "Ehhhhhh~" một tiếng đầy miễn cưỡng. Âm thanh đó sẽ không tồn tại nếu cô không chiếm được trái tim của họ.

Những người phụ nữ lập tức tiến lại. Họ vỗ về, dỗ dành những đứa trẻ, và kéo chúng khỏi người Renner.

"Này, ta có thể đến chơi với các em lần tới không?"

Đối với câu hỏi đó, bọn nhóc đồng loạt nhao nhao đồng ý.

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn-Climb, đi thôi. Cô cũng vậy, Evileye-san."

"Hả~ chà, tôi là vệ sĩ của cô mà, thậm chí cô không thừa nhận- dù vậy, vì đây không phải yêu cầu, nó giống như chúng ta tình cờ đi chung với nhau vậy. Đừng lo, tôi sẽ đi theo sau."

Nhóm người rời khỏi tòa nhà đúng lúc một chiếc xe ngựa đi tới.

Tina bước vào toa xe mà không nói một lời. Mặc dù hành động trông khá thô lỗ, nhưng cô cũng xác nhận rằng toa xe an toàn. Vài phút sau, Renner và Climb bước lên, cuối cùng là Evileye, và sau đó, toa xe chuyển động.

Bên trong xe ngựa lắc lư, Evileye không thể không thì thầm.

"...Hẳn là rất khó khăn khi xây dựng trại trẻ mồ côi như vậy nhỉ."

"Khó khăn?"

"Yep. Nhiều người nói vậy mà. Cô lấy đâu ra số tiền đó vậy?"

Renner chống cằm nghiên nghiêng đầu.

"Tôi không nghĩ vậy, nhỉ? Onii-sama đã rất hạnh phúc khi nghe yêu cầu của tôi. Bên cạnh đó, vì thế giới này là vậy nên chúng ta cần phải chăm sóc tốt cho những đứa trẻ, phải không?"

Evileye hơi nâng cằm, như ra hiệu cho cô tiếp tục nói.

"Như chúng ta đã biết, kẻ cai trị Vương quốc ma thuật, đã tàn sát rất nhiều người. Kết quả là, tôi tin rằng trong Vương quốc xuất hiện rất nhiều trẻ mồ côi, những đứa bé bị mất cha mẹ. Vì vậy, trại trẻ này là để bảo vệ những đứa trẻ đó. Ngoài ra những người phụ nữ góa bụa cũng phải có cần phải có công việc phải không?"

"Vua pháp sư, hừ...tốt, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Sao không dùng tiền vào những thứ tốt hơn những đứa trẻ kia? Những kẻ yếu không có quyền được sống không phải là bản chất của thế giới này hay sao?"

"Không đúng!"

Renner lập tức phủ định. Không giống như giọng điệu từ nãy tới giờ, câu nói này mang theo một sức mạnh không thể tin nổi.

"Cứu vớt những kẻ yếu là điều kẻ mạnh nên làm. Và..."

Ánh mắt của Renner đột nhiên quay sang Climb.

Có lẽ-

Những hình ảnh lúc còn nhỏ hiện lên trong tâm trí Climb.

Có lẽ công chúa xây dựng trại trẻ mồ côi là vì cô nhớ về cậu vào lúc đó. Có thể hiểu là cô muốn ngăn chặn những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh giống Climb hồi nhỏ.

Một dòng nước ấm chảy trong lồng ngực Climb.

Tất nhiên cậu không thể biết được suy nghĩ của công chúa. Dù vậy, Climb không hề nghi ngờ suy đoán vừa rồi của mình.

"Chà, tôi đã suy nghĩ lại, và có vẻ như thật không phải khi áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Tuy nhiên, có cần phải làm lớn như vậy không?"

"Có. Sau tất cả, chúng ta cần xem xét đến chuyện sẽ có thêm những đứa trẻ mới trong tương lai, và sẽ có những người khác di chuyển từ vùng Đức vua quản lí. Nếu nghĩ vậy thì tòa nhà có thể là hơi nhỏ. Trẻ em là kho báu của chúng ta, và chúng ta cần phải bảo đảm rằng chúng không đi vào con đường sai lầm."

"Hừm, Công chúa-sama, cô thật thông minh."

"Cô đang muốn nói gì vậy, Tina?"

"Tôi đã suy nghĩ về cuộc sống của những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh, Evileye."

"Đó là...hiểu rồi...vì chúng ta không thể để nhân lực quý giá vào việc bổ sung quân đội, cô đang sử dụng phương pháp luân phiên để duy trì trật tự...Hiểu rồi."

"Người dân có thể sống một cuộc sống tốt đẹp chân chính dưới sự giám sát. Nhưng họ có thể sẽ bị cuốn theo những ham muốn của bản thân nếu không cẩn thận. Và rồi, một khi đã phạm tội, họ sẽ tiếp tục chìm sâu vào vũng bùn. Cứ như vậy, từ một lỗi nhỏ sẽ dần biến thành lỗi lớn, giống hệt như lăn một quả cầu tuyết vậy, vì thế, chúng ta không nên để cho điều đó có cơ hội xuất hiện. Tuy nhiên, khi điều này trở nên khó khăn, chúng tôi đang sử dụng phương pháp này để giảm thiểu nguy cơ xảy ra."

"Hừm, ý cô là- 'Không phải ai cũng có ý chí mạnh mẽ.', rồi sao?"

"Chà, mọi người đã nói về cô như vậy đấy, Evileye- Nó làm phiền cô sao?"

"Tôi nghĩ những đồng đội cũng nói giống vậy ba lần rồi."

Trong khi nửa sau là một cái gì đó mà mọi người trừ Tina và Evileye đều không hiểu, thì phần trước đơn giản đến nỗi Climb cũng hiểu được ý nghĩa trong đó.

Những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ thường sẽ rơi vào con đường phạm tội. Nếu điều đó xảy ra, tổ chức Eight Finger yếu ớt sẽ nhanh chóng mạnh mẽ trở lại, và làm nghiêm trọng thêm vấn đề an ninh ở Vương đô.

Nói cách khác, người cậu yêu đã dùng cách này để đề phòng cho tương lai.

Tuy nhiên- Renner hỏi Evileye với giọng tò mò.

"-Nghĩa là gì vậy?"

"Oi... chúng ta hơi đi sâu quá rồi thì phải? Hay điều này chỉ là một hành động vô tình thôi?"

"Hừm~ một khoảnh khắc thành thật hiếm có."

"Chà nếu cô nói vậy, thì nó phải là sự thật rồi. Tôi có cảm giác như tôi chả đạt được gì cả."

"Hừm, mặc dù nhận xét của cô về tôi giống như ném đá vào mặt tôi vậy (Bản đã sửa: it feels like you've decided to lower your opinion of me all of a sudden )...nhưng đó là sự thật. Tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, cô biết không? Ngay bây giờ, những trại trẻ mồ côi đang giáo dục cho những đứa trẻ, và sau khi phát hiện ra nhân tài, đám quý tộc cũng sẽ bắt chước theo chúng ta. Do đó chúng ta cần chắc chắn về giá trị của những đứa trẻ...Mặc dù đó không phải là một điều đáng tự hào."

"Không, tôi có thể hiểu lí do thu nhận những đứa trẻ hư hỏng kia, và nó thật đáng ngưỡng mộ. Nếu thật sự có hiệu quả, đó sẽ là một điều đáng mừng. Chỉ là có những người nghi ngờ mục đích khi cô làm như vậy."

"Trái tim Evileye rối bời là vì cô lo lắng quá nhiều."

"Này! Cô cũng giống tôi mà, phải không?"

"Rất tiếc là không. Tôi rất thuần khiết. Chỉ có cô là bị nhuộm màu thôi!"

Xì! Âm thanh chế giễu vang lên sau lớp mặt nạ.

"Đúng đúng! Động lực để xây dựng trại trẻ mồ côi là nhờ ý tưởng của Brain-san."

"Brain Unglaus. Chuyện gì xảy ra với anh ta? Sao anh ta không có mặt quanh đây hôm nay?"

"Brain-san đang có việc bận. Hiện tại anh ấy đang chạy xung quanh Vương đô."

"Hả? Có chuyện quan trọng hơn cả bảo vệ công chúa à?"

"Yep. Anh ta đang làm gì đó thể thực hiện mong ước cuối cùng của Warrior-Captain...chà, cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Tina nheo mắt, như để che giấu cảm xúc của mình.

"Hầy, tôi thật sự phát điên khi khi khuôn mặt xinh đẹp của đội trưởng ma quỷ bị tổn thương."

"Tôi rất xin lỗi về điểm đó. Xin cho phép tôi nhân danh cha tôi."

"Tôi biết cô đã xin lỗi đội trưởng, do đó tôi tha thứ cho cô."

"Cảm ơn."

"...Có vẻ như đôi khi lời nói của người chết mạnh hơn cả người còn sống."

Trong một khoảnh khắc, Evileye trầm tư liếc nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên là chỉ một khoảnh khắc thôi.

"Nói tới đó, Brain Unglaus đang làm gì vậy?'

"Hừm, Warrior-Captain nói với Brain rằng ông ấy hi vọng Brain trở thành Warrior-Captain tiếp theo, nhưng anh ấy cảm thấy bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Vì vậy, mà anh ta đang tìm kiếm một người thích hợp làm Warrior-Captain kế nhiệm và sau đó đào tạo người được chọn."

"Vì vậy, anh ta tìm kiếm một người không phải quý tộc...Hiểu- rốt cuộc thì Brain và Gazef đều là dân thường. Vì vậy mà họ nghĩ như thế. Và dấu hiệu cô nhận được từ anh ta là-"

"-Đúng. Đó là xây dựng trại trẻ mồ côi. Lần tới, tôi sẽ đi thăm cùng với Brain-san. Chúng ta đều biết, rất có thể có một đứa trẻ tài năng trong số đó."

"Hầy, tôi thì không sâu sắc được vậy." Tina nói "Còn cậu thì sao, Evileye?"

"Cậu không thể biết được tài năng ma thuật của ai đó chỉ bằng cách liếc nhìn được. Ít nhất, cậu cũng cần phải đào tạo ma thuật cơ bản trước mới có thể biết người đó có thể sử dụng phép thuật không, và kết quả này giới hạn trong những ma thuật cơ bản. Nếu những đứa trẻ hư hỏng có tài với ma thuật linh hồn hay ma thuật thần thánh, thì tớ thấy cũng chẳng có gì."

Renner "Hừ" một tiếng đầy bực bội, và sau đó liền nở nụ cười.

"Tôi nghĩ nên mời người dân tới trại trẻ mồ côi và cho phép họ chứng kiến tài năng của những đứa trẻ này."

Renner nhìn hai người, cố gắng truyền đạt một điều gì đó. Tới một mức nào đó thì điều này còn thuyết phục hơn lời nói.

"...Thật ngây thơ. Nhưng nếu là đồng đội của chúng ta, thì-"

"Xin lỗi Evileye, nếu đó là đội trưởng ma quỷ của chúng ta-"

"-Đúng. Tuy nhiên, tôi sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, ngay cả khi đó là lời của đồng đội, không? Sau cùng thì chúng tôi cần một số tiền thù lao nhất định cho chuyện này- kể từ lúc chúng ta được thuê, chúng tôi cần một khoản tiền thanh toán tối thiểu. Bên cạnh đó, nếu chúng tôi không nhận được gi, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến những người khác. Nó cũng sẽ vi phạm quy định của mạo hiểm giả. Ngoài ra, truyền thụ kĩ thuật cũng phải có phí."

"Tôi đồng ý với những điều cô vừa nói, nhưng rất xin lỗi. Sự thật là tôi không có tiền..."

Renner lắc đầu đầy thất vọng khi nói vậy.

Tam công chúa là nhân vật phụ trong số các nhân vật phụ, và không ai mong đợi khả năng của Renner ngoại trừ xem cô thành một tấm thẻ hôn nhân chính trị. Do đó, không quý tộc nào hỗ trợ cô, và chuyện thiếu tiền cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đại công chúa hay nhị công chúa đều không thể nào chấp nhận cuộc sống như thế.

Vì vậy, Climb cảm nhận được ý định của cô thông qua bộ giáp trên người cậu.

"Tôi nghe nói những công chúa thường mặc váy đẹp và sống một cuộc sống thanh nhàn..."

"Thực tế thì không tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận có những công chúa sống như thế."

Khi nhìn ánh mắt Renner sáng lên đầy ngưỡng mộ, một cảm xúc rất khó diễn tả len lỏi trong tim Climb.

Cậu muốn cho cô một cuộc sống vui vẻ vì cô là người đẹp nhất cũng là người có tâm hồn cao cả nhất thế giới này.

Mặt khác, tất cả chuyện này đều là nhờ cô. Cậu có thể ngồi đây là vì cô đã cứu cậu. Ngay lúc đó, Renner quay mặt, và đôi mắt long lanh của cô gặp ánh mắt của Climb.

"-Nghĩ gì vậy, Climb?"

"À không, không có gì, Renner-sama!"

"Vậy sao? Chà, nếu có ý kiến gì, cậu cứ việc lên tiếng. Sau cùng, chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau mà."

"À vâng, cảm ơn ngài!"

"Này. Xin lỗi vì phá hoại không khí lãng mạn của hai người, nhưng tôi thật sự không muốn truyền nghề miễn phí. Dù cô ấy có nói gì đi nữa, tôi vẫn yêu cầu một khoản tiền tương xứng."

"Tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô."

Renner cúi đầu.

"Hừm~ nhưng những gì cô muốn biết là họ có tài năng phải không, Hime-sama? Nếu là tôi, tôi có thể quan sát chuyển động của họ, còn cậu thì sao, Evileye?"

"À, nói thật với cậu. Cậu không thể đánh giá chiều sâu của một người chỉ bằng việc quan sát họ thực hiện một vài bài tập. Khả năng ma thuật không thể hiện ra bên ngoài. Ngoài ra, tớ có vẻ giống một thiên tài khi nói đến khả năng ma thuật, nhưng chỉ có vậy thôi. Tớ không có khả năng của Magic Caster vĩ đại của Đế quốc."

"Vậy, việc xác định tài năng-"

"Tài năng hả?" Renner thở dài "Nó sẽ là một trợ giúp cực lớn nếu chúng ta có thể phát hiện ra chúng từ lúc còn nhỏ. Nó cũng sẽ làm đám quý tộc có một cách nhìn khác về dân thường nữa."

"Sau đó thì làm cách nào để xây dựng một hệ thống nhận dạng tài năng quy chuẩn cho trẻ em? Có một ma thuật cấp 3 có thể xác định sự tồn tại của tài năng bẩm sinh. Tuy nhiên, nếu cô muốn một bức tranh đầy đủ hơn thì cô cần một phép thuật cao cấp hơn... Chà, nó chỉ là phỏng đoán thôi."

"Thật à? Cô có thể xác định được tài năng bẩm sinh?"

"Chà, tôi không hiểu lắm cái ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, nhưng đừng hi vọng quá nhiều. Tôi nghe nói có một ma thuật linh hồn cấp 3- phép thuật duy nhất có thể giúp người thi triển xác minh người trước mặt có tài năng bẩm sinh hay không. Điều này có nghĩa là, nếu cô có phép thuật đó, mọi vấn đề nằm ở phía sau cơ. Cô cần phải tìm hiểu làm cách nào để phát triển tài năng đó đúng cách. Và rất có thể tài năng đó chỉ là một khả năng vô nghĩa."

"Vậy sao..."

Ánh sáng trong mắt Renner mờ đi.

"Tôi nghĩ tốt nhất là dùng nhiều phương pháp khác nhau. Có thể cho chúng đứng dưới thác nước, hoặc dùng thuốc ngủ an toàn để đưa chúng vào trạng thái thôi miên. Những điều này sẽ giúp cô nhận ra được đứa nào có tài năng bẩm sinh hoặc đại loại thế."

"Thật không?...Hừm, thật sự có trường hợp đó?"

"À này, cô có tài năng bẩm sinh không, Evileye-san?"

Một Evileye thích trò chuyện bỗng nhiên im bặt. Có vẻ như ai đó đã hỏi một câu cô không muốn được hỏi chút nào.

Tuy nhiên, chủ nhân câu nói ngây thơ vừa đủ để nói ra câu đó.

"Có thể nói cho tôi biết là loại tài năng nào không?"

Không phải cô không quan tâm đến câu hỏi sắc bén này, nhưng thực tế thì đây gần như là thói quen của cô. Người ta có thể nói rằng cô không biết cách đọc dòng chảy của một cuộc trò chuyện, hoặc vô tình hỏi những câu hỏi rất khó trả lời.

Với cả là cô không hề quan tâm đến người khác; đơn giản là vì cô lớn lên trong gia đình hoàng gia.

"Cái gì, cô thật sự vui mừng khi nhận được câu hỏi như thế hả?"

"Có rất ít người có tài năng xung quanh tôi, vì thế, tôi khá tò mò về khả năng của cô, Evileye-san."

"Vậy hở. Chà, kể từ lúc sở hữu nó đến giờ, tôi có thể tiết lộ cho cô biết."

Evileye nghiêng người về phía trước, và Renner- với sự phấn khích trên mặt- cũng nghiêng về phía cô.

Tài năng bẩm sinh đôi lúc được xem như một con bài bí mật, đặc biệt là trong giới mạo hiểm giả. Climb vô cùng ngạc nhiên khi Renner lại tò mò một cách lộ liễu bí mật này.

"Tôi không muốn người khác nghe được, nên phiền cô đưa tai cho tôi mượn chút."

Renner ghé tai lại gần Evileye.

Và-

"TRÔNG TÔI CÓ GIỐNG NGƯỜI ĐI LOANH QUANH VÀ TIẾT LỘ ĐIỀU QUAN TRỌNG NÀY CHO NGƯỜI KHÁC KHÔNG HẢ!"

Giọng nói đầy giận dữ vang khắp toa xe.

Tina dường như đã đoán trước được vì cô đã bịt tai từ trước.

"Ôi chao! Tai tôi ù luôn rồi!"

Renner thả mình vào vòng tay Climb. A suitable sound effect for this would be pomf. (Câu này đại khái được nhưng không chọn được từ thích hợp, kiến nghị là bỏ cmnd)

Cô ngước lên từ ngực cậu, đôi mắt rưng rưng.

Climb lập tức ném hết những ý nghĩ như 'Dễ thương quá', hay 'Thơm thật' và những điều vô nghĩa khác ra khỏi đầu. Những điều như vậy bị cấm khi tưởng tượng về một quý cô.

"Evileye-sama, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng tôi có thể xin cô tha thứ-"

"-Ah? Cậu nhóc, cô ta thành ra như vậy là do cậu quá nuông chiều đấy, biết không?"

"Không, không phải thế, không phải là tôi làm hư công chúa..."

Cho dù anh thật sự muốn chiều hư cô, thì anh cũng không có cách nào để làm điều đó.

"Đúng, tôi cảm thấy Climb có thể và nên chiều hư tôi hơn. Tôi đồng ý với cô, Evileye."

"Không, không, không đúng, công chúa-sama. Nó sai hoàn toàn..."

"Tất nhiên là không! Nếu cậu chiều hư tôi thêm nữa, tôi sẽ được trách mắng nhiều hơn và dễ dàng hơn. Vì vậy, cậu phải làm như thế. Bắt đầu bằng hành động ngủ trưa cùng nhau như hồi còn nhỏ. Evileye-san, mời tiếp tục!"

"Ugh, tốt thôi. Đó là quân bài bí mật của tôi. Nếu tôi dùng nó...ừ, nó sẽ giống như khi đội trưởng của chúng tôi bị thanh ma kiếm kiểm soát. Nó có thể dễ dàng xóa sổ một thành phố."

Một sự trầm trọng khủng khiếp trong lời nói của Evileye.

Tuy nhiên, một âm thanh "hửm?" vang lên từ trong ngực cậu. Cậu rất muốn nhìn xuống, nhưng nếu làm vậy thì Renner và cậu sẽ tiếp xúc càng gần hơn. Và cậu thì đang muốn tránh làm như vậy.

Cậu cố gắng đẩy Renner ra, nhưng khi chạm vào cơ thể mềm mại kia, sức lực của cậu gần như bay đi hết.

Trái tim Climb đập thình thịch, còn cuộc trò chuyện thì vẫn tiếp tục.

"Thanh gươm của Lakyus?"

"À, theo cô ấy, một khi giải phóng, nó sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Một thành phố, không, có thể là một quốc gia? Rõ ràng nó sẽ xóa sổ tất cả. Cô ấy nói bản thân phải dùng một phần sức mạnh để kiềm chế nó..."

"Vậy đó là những gì đã xảy ra...Tôi không hề biết chuyện đó..."

Climb đã không nói với người yêu của cậu về thanh quỷ kiếm đó.

"Tốt nhất là đừng để tâm đến nó. Đội trưởng ma quỷ của chúng tôi không đề cập đến là vì không muốn hai người lo lắng. Tôi sẽ rất vui nếu hai người giả vờ như không biết gì hết."

"...Hiểu. Hiểu. Tôi sẽ làm như cô nói."

"Nói về vấn đề này, chuyện gì đã xảy ra với Aindra-sama? Tôi không thấy cô ấy trong khoảng thời gian gần đây..."

"Hử? Tôi không nghĩ có người đề cập đến nó, nhỉ? Công chúa, cô không nói cho cậu ta à?"

"...Tôi quên mất. Có vẻ như cô ấy đang luyện tập với Gagaran-san và Tia-san."

Evileye nối tiếp câu nói của Renner.

"Hai người thiệt mạng trong trận chiến với Jaldabaoth, tên Quỷ vương đã tấn công vương quốc. Tất nhiên họ được hồi sinh ngay sau đó, nhưng họ đã mất khá nhiều sức sống. Vì vậy họ phải tự đặt mình vào nguy hiểm, bước đi giữa ranh giới sống và chết để lấy lại sức mạnh."

"Thật ra, tôi rất muốn được đi cùng với họ."

"Tuy nhiên, nếu cậu làm vậy, cậu sẽ dần phụ thuộc vào điều đó. Con đường tốt nhất để mạnh lên là thông qua những trận chiến nhỏ liên tục."

"Tôi nghi ngờ điều đó."

"Hầy, nó có vẻ không giống cách tốt nhất để tăng cấp...Chà, nếu cậu không dựa vào phương pháp đó, cậu thậm chí không thể cầm cự nổi vài giây nếu Vương đô bị tấn công một lần nữa."

"Cầm cự? À- cho người mà cô đề nghị hả, Evileye?"

"Tất nhiên! Cho đến khi anh hùng-sama đến!"

Tâm trạng Evileye đột nhiên thay đổi.

Có thể cảm nhận được sự si mê của cô từ phía sau lớp mặt nạ kia.

"Đó là Momon-sa-sama, đúng thế."

"Đúng! Anh hùng vĩ đại, Momon-sama! Chiến binh mạnh nhất, người vung song cự kiếm như ve vẩy hai cành cây nhỏ! Không nghi ngờ gì, anh ấy là đấu sĩ mạnh nhất trên mặt đất! Thậm chí nếu Jaldabaoth có đến lần nữa, chỉ cần có Momon-sama ở đó, anh ấy chắc chắn sẽ thông chết hắn! Mặc dù hơi xấu hổ khi để hắn ta chạy trốn. Tuy nhiên, người đàn ông tuyệt vời ấy đã nghĩ ra được biện pháp để đối phó con quỷ kia."

Bị choáng ngợp bởi sự cuồng nhiệt của cô, điều duy nhất Climb có thể làm là "À, vâng" một cách yếu ớt.

"Nhưng người đó sẽ đến sao? Không phải anh ta đang làm tay sai cho Vua pháp sư à?"

Tina gần như kiệt sức khi nói ra điều đó cho Evileye đang siết chặt hai nắm tay.

"Ahhh~ Momon-sama! Chết tiệt, tên Vua pháp sư chết tiệt! Hắn nghĩ có thể kiểm soát được người đàn ông vĩ đại đó sao! Dù Heaven cho phép, tôi thì không! Có lẽ chỉ có mình tôi có thể đánh bại hắn và giải phóng cho Momon-sama! Dù sao thì, anh ấy đang nghĩ gì vậy? Có lẽ tôi nên đến E-rantel và hỏi xem anh ấy nghĩ gì, thế nào?"

"...Muốn làm gì thì cũng phải chờ hai người kia hồi phục đã."

"Tôi chỉ đi một chút thôi, và một khi tôi gắn kết bản thân với nơi này, tôi có thể lập tức dịch chuyển trở lại. Thêm vào đó, nếu tôi dùng [Bay] và đi một mình, nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Evileye, cậu không chỉ một lần phát điên khi nói về Momon... không phải đội trưởng ma quỷ của chúng ta đã nhắc là cậu không được làm điều như thế à?"

"Vì thế cậu giúp tớ giữ bí mật đi!"

"Chà, cái miệng của tớ hơi bị lỏng đấy, nó sẽ tiết lộ mọi thứ luôn!"

"Này, xét đến những hành vi trước đây của cậu, chuyện đó là không thể, phải không?"

"Chao ôi, tớ hiện tại là Tina của Blue Rose còn được biết đến như là 'NGƯỜI KHÔNG THỂ GIỮ BÍ MẬT ĐỂ CỨU SỐNG CÔ BẠN'."

Đôi mắt Tina đột nhiên ánh lên một tia nghiêm túc.

"...Hừm, tiện đây. Tớ muốn hỏi, Evileye- cậu có thể giết Vua pháp sư không?"

Sự phấn khích của Evileye biến mất ngay lập tức. Thay thế nó là Magic Caster cấp bậc cao nhất trong giới mạo hiểm.

"Nếu những tin đồn là sự thật- hắn ta sở hữu sức mạnh vượt qua tất cả những Magic Caster khác. Tớ đã làm một vài điều tra ở bình nguyên Katze và liên hệ với những người có thể- thậm chí là cả bà già đó- và sau đó phân tích những thông tin nhận được. Tuy nhiên, chúng vô lí đến mức không thể cười nổi. Thậm chí tớ từng nghi ngờ rằng cậu nhóc đã bị ảo giác."

"Đó chắc chắn không phải ảo giác. Có rất nhiều người đã chết..."

Khuôn mặt Renner đầy đau đớn.

"260.000 người ra trận và 180.000 người đã chết. Tôi nghe nói những người sống sót cũng chịu những ám ảnh tâm lí và không thể sống như người bình thường nữa. Có vài đứa trẻ mồ côi có người cha như thế."

"...Hừm, sau khi nghe chuyện đó, tôi có thể hiểu được tại sao họ lại như vậy. Nếu bị truy đuổi bởi con quái vật khủng khiếp đó..."

"...Đúng vậy. Đó là địa ngục. May mắn thay, tôi có Brain-san...và Warrior-Captain bên cạnh, và nhờ hai người mạnh mẽ ấy mà tôi không phải chịu vết thương nào cả. Dù vậy, đôi lúc tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng. Cuộc sống của những người nông dân đó thật tồi tệ, và không ngạc nhiên nếu họ bị chấn thương tâm lí."

"Cậu thật sự phải cảm ơn vận may của mình đấy."

Climb chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Được rồi, Tina. Hãy để tớ trả lời câu hỏi của cậu một cách trung thực. Tớ không thể đánh bại Vua pháp sư."

Đó là câu trả lời cô ấy mong đợi.

"Giống tớ nghĩ..."

"Ừ. Tớ có thể nghĩ ra cách đối phó với lũ quái vật hắn triệu hồi. Công nhận là hơi khó để nói vậy, vì tớ không có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên, Vua pháp sư- kẻ có thể triệu hồi và kiểm soát những loại quái vật như vậy- thật sự là một con quái vật không thuộc về thế giới này. Kẻ đó sở hữu sức mạnh của những vị thần."

"Có thể nào chúng được triệu hồi bằng vật phẩm, không phải là sức mạnh của Vua pháp sư không?"

"Có thể, nhưng nếu là sự thật, thì cũng rất nguy hiểm. Có nghĩa là chúng ta không có cách nào xác nhận điều đó cả."

"Nếu hắn ta xung đột với Jaldabaoth nhỉ."

"Đó là điều chúng ta mong đợi. Rồi, kịch bản hoàn mĩ nhất là Momon-sama giết chết Vua pháp sư..."

"Giữa Momon-sama và Vua pháp sư, cô nghĩ ai mạnh hơn?"

Câu này là của Climb, nhưng với cậu, cậu cảm thấy Vua pháp sư có thể triệu hồi những con quái vật là mạnh hơn. Tuy nhiên, biểu hiện trầm ngâm của Eilveye làm cậu giật mình.

"Tôi không chắc. Cá nhân tôi cảm thấy Momon-sama- người đánh đuổi Jaldabaoth- mạnh hơn. Nhưng Vua pháp sư cũng sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Cả hai đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều, đến mức không thể tưởng tượng nổi."

"Tuy nhiên, có một người giống như anh ấy làm việc cho Vua pháp sư chính là trường hợp xấu nhất. Không ai dám tuyên chiến với hắn ta."

Thật vậy.

Người duy nhất có thể kiềm chế Vua pháp sư trở thành tay sai của hắn ta. Đó là trường hợp cực kì đáng lo ngại. Bất cứ ai tuyên chiến với Vua pháp sư sẽ phải đối mặt với hai kẻ mạnh như hắn.

Khi tâm trạng trong xe đang chìm xuống dưới đáy, có tiếng gõ vào tấm ván chia tách thùng xe và chỗ điều khiển, và sau đó nó mở ra.

"Chúng ta sắp tới Vương cung."

Khi nghe những lời này của người đánh xe, Renner từ từ đứng dậy và nhìn thẳng vào hai mạo hiểm giả trước mặt cô.

"Hôm nay, tôi đã nhận được sự bảo vệ của hai người theo những cách khác nhau. Khi Lakyus trở về, tôi sẽ cảm ơn cô ấy. Liệu hai người có thể đi ăn trưa với tôi không?"

****

Sau khi báo cáo về cô em gái được gửi đến, nhị hoàng tử- Zanack Valreon Igana Ryle Vaiself- rời khỏi phòng và ra đón cô.

Vị trí của đại hoàng tử- Barbro Andrean Ield Ryle Vaiself- vẫn chưa tìm thấy. Mặc dù đã khá lâu rồi nhưng khả năng là hắn ta vẫn còn sống dù là rất thấp. Nếu là như vậy, thì Zanack sẽ là người thừa kế ngai vàng. Vì vậy, cách gã ta ra chào đón cô em gái là cực kì không bình thường. Dù là anh em, nhưng địa vị của cả hai đã có sự phân biệt rõ rệt.

Lý do gã muốn đi cho dù hoàn toàn hiểu được điều đó là vì gã có một đề nghị cần được thảo luận gấp với cô ấy. Zanack có thể không hề muốn làm chuyện này, nhưng người hầu thân tín nhất đã chết, và bên cạnh gã không còn ai khác.

Vài phút sau, cô em gái xuất hiện trước mặt gã.

Climb-mặc bộ áo giáp trắng- đi sát bên. Bất kì nơi nào có Renner thì ở đó có Climb. Vì vậy, điều này không có gì bất thường.

Gã bần dân mà Renner nhặt được trên đường- Climb.

Trong quá khứ, gã từng nghĩ cô bị ám ảnh gì đó, và đón cậu ta vì một khoảnh khắc ngớ ngẩn. Tuy nhiên, sau khi biết rõ tính tình kì lạ cộng trí tuệ vô song của cô em gái, Zanack bắt đầu nghĩ rằng cô làm vậy là có lí do.

Và sau đó, sau khi Jaldabaoth tấn công Vương đô, và Vua pháp sư tạo ra một vụ thảm sát, gã dần hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động đó.

Có rất ít chiến binh trong thành phố mạnh hơn Climb. Ngay cả nhóm chiến sĩ của Gazef, những người mạnh hơn Climb nằm trọn trên một bàn tay.

Ngoài ra, có một kẻ được gọi là Brain Unglaus, người đi với Climb, cũng như tình bạn thân thiết với Lakyus, đội trưởng nhóm mạo hiểm giả hạng adamantite tên là Blue Rose. Không hề nghi ngờ, em gái gã hiện sở hữu lực lượng mạnh nhất trong Vương đô.

-Cô âm mưu lật đổ gã bằng vũ lực sao?

Zanack đã đúng khi nghi ngờ như vậy.

Thậm chí nếu Renner không dùng đến kế sách đơn giản như vậy, thì vẫn cần phải đề phòng. Do đó, Zanack bắt đầu bí mật xây dựng quan hệ với những mạo hiểm giả cấp Orichalcum và Mithril.

Zanack thầm cảm ơn anh trai gã.

Lí do gã tích cực làm việc là vì anh trai gã đã mất tích và gã gần như được xác định là người thừa kế. Một lí do lớn khác là thu nhập của anh trai đã rơi vào túi gã.

Tuy nhiên, xác chết thái tử Barbo chưa được tìm thấy là một vết gợn trong lòng gã. Sẽ rất rắc rối nếu hắn ta bị Vua pháp sư cầm tù hay trốn trong một ngôi làng nào đó để hồi phục vết thương.

"Thật sự...Hắn sẽ gây rắc rối cho mình vào phút cuối sao?" Zanack thì thầm, đủ để những người trong đoàn tùy tùng không nghe thấy.

Gã phải tránh bị kích động trước mặt đám quý tộc trước khi thực sự củng cố vị trí của mình.

Hiện nay, sự ủng hộ Zanack vẫn chưa đủ an toàn.

Marquis Raeven- người vốn ủng hộ gã để vực lại sức sống cho Vương quốc- đã hất tay ra khỏi bàn tay Zanack khi gã đưa tay ra với mong muốn giữ ông ta lại, và trở về lãnh địa. Nó không thể tránh được, giống như khi gã mất khá nhiều dân từ lãnh địa của mình, nhưng tại thời điểm đó, không khí xung quanh như muốn nói rằng ông ta sẽ không trở lại nữa.

Một phần lí do là vì ông ta đã mất đi nhóm mạo hiểm giả hạng Orichalcum cùng với người-nông-dân-trở-thành-nhà-chiến-lược của ông ta, người mà Raeven coi như bảo bối.

Zanack cảm thấy bụng mình hơi đau. Liệu cuộc thảo luận với cô em gái có thể xoa dịu cơn đau này không?

Có một vấn đề đã hành hạ gã vài tuần nay.

Đó là- có nên cống nạp cho Vua pháp sư không? Nếu làm vậy, gã nên nhân danh ngày quốc khánh của đất nước? Hay là dùng một lí do khác?

Đánh giá theo tình hình hiện tại, không gửi quà là một lựa chọn đúng đắn. Tại sao phải gửi quà cho kẻ chiếm lãnh thổ của nước mình và thành lập một quốc gia khác trên đó? Các nước xung quanh chắc chắn sẽ coi nó như một dấu hiệu thần phục. Tuy nhiên, hành động này khá quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với Vương quốc Ma thuật.

Mặc dù sức mạnh của Vương quốc Ma thuật vẫn chưa bộc lộ, nhưng thực tế là Vua pháp sư có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia.

Dù sao thì, gã phải ngăn chặn ánh mắt của người đàn ông đó quay sang Vương quốc một lần nữa.

Do đó, gã phải gửi một món quà. Zanack cảm thấy không còn cách nào khác, cho dù các quốc khác tin rằng đó là dấu hiệu của sự thần phục. Dù sao thì, cái gã cần hiện tại là thời gian.

Tuy nhiên, đám quý tộc sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Và đó chính là vấn đề.

Sức mạnh của Vua pháp sư thì ai cũng biết. Tuy nhiên, họ sẽ không thể chấp nhận thái độ như vậy từ lãnh đạo tương lai của Vương quốc (Zanack), ngay cả khi phải đối mặt với sức mạnh đó.

Đám quý tộc đã phải chịu tổn thất rất lớn, do đó họ đang tìm một con dê xấu số để trút nỗi thất vọng của bản thân.

Do cái chết của Gazef Stronof, đức vua hiện tại, vua Ranpossa III, đã kiệt sức bởi nỗi đau và sự tuyệt vọng, và rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Ở một mức độ nào đó, tình hình hiện tại của đức vua phần nào xoa dịu sự tức giận của những quý tộc, nhưng sự căm ghét của họ đối với vị vua suy nhược- và có lẽ là cả hoàng tộc- không thể biến mất dễ dàng như vậy.

Nếu tên phụ tá ở đây, hắn có thể đưa ra một điều gì đó tốt.

Nếu có thể, gã thích được tự mình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thời gian là có hạn, và gã cần một kế hoạch hành động sớm nhất có thể.

Zanack đứng tại chỗ gõ gõ dày của mình xuống sàn.

Renner phản ứng lại với âm thanh đó và quay đầu lại nhìn gã. Sau đó cô thay đổi hướng và đi về phía Zanack. Bằng cách này, thái độ như chúa tể của Zanack vẫn được giữ nguyên.

Ngay sau đó, cô em gái đã đến trước mặt, nhưng Zanack không lên tiếng. Cơ hội như thế này là rất tinh tế. Gã phải để cho những người có mặt ở đây biết được ai là bề trên.

"Em đã về đây, onii-sama."

"Chào mừng trở về, em gái."

Đáp lại khuôn mặt lễ phép của Renner là sự rộng lượng của Zanack. Gã nhìn thấy Climb qua khóe mắt nhưng không muốn chào hỏi một tên lính tầm thường.

"Cùng nhau đi vào nào!"

"Rất hân hạnh, onii-sama."

Zanack và Renner cùng nhau bước đi. Gã hất cằm, ra hiệu cho đoàn tùy tùng giữ khoảng cách. Nếu nhìn một cách bao quát, gã sẽ nhận ra Renner ra hiệu cho Climb đi theo.

"Nói về vấn đề này, anh có vẻ như đang bị quấy rầy nhỉ. Có chuyện gì vậy?"

Renner mỉm cười đầy dịu dàng.

"Có phải Vương quốc Ma thuật đã gửi phái đoàn đến không?"

Zanack cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh hơn. Gã đã quá tập trung vào những gì mình có thể làm, mà quên mất rằng bên kia rất có thể sẽ liên lạc với gã.

Nói cách khác, Renner cảm thấy hiện là khoảng thời gian để bên kia hành động.

Zanack làm bộ chú ý đến điều này, và lắc đầu.

"Không hề!"

"Điều đó có nghĩa là, anh dùng mọi cách để gặp mặt em là vì một lí do khác?"

"À. Ta đang suy nghĩ về vấn đề cống nạp."

"Em nghĩ khi phái đoàn ngoại giao của họ đến, tốt nhất là anh nên đưa ra gấp đôi những gì đang suy nghĩ trong đầu. Một nửa là để cảm ơn họ đã tới, nửa còn lại- Em nghĩ em không cần phải nói thêm nhỉ?"

Zanack im lặng suy nghĩ kĩ đề nghị của Renner.

Thật vậy, đó là một động thái rất tốt.

Chắc chắn không quý tộc nào phản đối tặng quà cho khách đến nhà, mặc dù bên trong còn động cơ thầm kín.

Thực tế rằng việc Renner dễ dàng giải quyết vấn đề hành hạ gã mấy ngày qua làm gã bắt đầu sợ hãi. Ngoài ra, miễn là Renner không rời khỏi những người cấp dưới mạnh mẽ thì biện pháp ám sát hoàn toàn không khả thi. Vì thế, điều duy nhất gã có thể làm là thân cận với cô.

"...Khi ta trở thành vua, ta sẽ cho em một vùng đất ở biên giới. Em có thể tiến hành thử nghiệm tại đó."

"Em hiểu. Em sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh từ anh, onii-sama."

"Sau khi đưa em ra ngoài, ta sẽ không gọi em về thủ đô nữa. Sẽ có chút hạn chế tự do của em, nhưng ta sẽ chọn một vùng lãnh địa đảm bảo em sẽ không gặp khó khăn. Em nên dành phần cuộc sống còn lại ở nơi đó."

"Em hiểu. Cảm ơn!"

Rất có thể Renner hiểu được điều gã muốn, nhưng gã phải nói ra thành lời để cô hiểu được sự rộng lượng và lòng tốt gã dành cho cô.

"Em có thể mang theo những đứa trẻ mồ côi. Ta đồng ý em làm như vậy để em cảm thấy thoải mái hơn."

"Cảm ơn rất nhiều, onii-sama."

Hành động đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ của cô chứng tỏ cô biết trước những gì Zanack sẽ nói.

Zanack không hiểu vì sao Renner yêu Climb, một thường dân. Vẻ ngoài của cậu ta cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Cậu ta chẳng có điểm gì xứng với em gái gã cả.

À, nghĩ kĩ thì, trước đây mình có biết điều mê tín của cô ta.

Sau khi nhớ lại kí ức đáng xấu hổ về cô em gái, Zanack bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Climb.

"Vậy thì, em sẽ trông đợi ngày anh lên làm vua, onii-sama. Sau lễ đăng quang, em sẽ rất vui nếu anh thỉnh thoảng nghĩ về một cô em gái đang sống trong một trang trại."

"Ồ, tất nhiên rồi, em gái yêu quý. Tuy nhiên, tốt nhất là ta có thể thỉnh thoảng đến thăm và trò chuyện cùng em-nhỉ?"

Zanack quay sang nhìn người lính chạy ngang qua.

Người đàn ông đó là một thành viên thuộc nhóm chiến binh của Gazef.

Anh ta đã chiến đấu bảo vệ đức vua trên chiến trường. Hiện tại, Warrior Captain đã ra đi, anh ta lập tức có được sự tin tưởng của đức vua. Ngẫu nhiên, hai cấp dưới của Renner cũng thích sự tin tưởng như vậy.

Những hình ảnh người cha gầy khô xuất hiện trong đầu gã.

"Thưa hoàng tử, Đức vua muốn gặp mặt ngài."

Ngay sau khi nói xong, anh ta cũng quay sang phía Renner.

"Người cũng yêu cầu sự có mặt của ngài, thưa công chúa."

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta vừa nhận được tin báo, Vua pháp sư sắp cử một phái đoàn ngoại giao tới thăm chúng ta."

Zanack lén liếc Renner một cái, nhưng vẫn quan tâm đến câu trả lời của người lính.

"Hiểu rồi. Nói với ông ấy rằng chúng ta sẽ tới ngay. Em gái, ta sẽ đi trước. Hãy đuổi theo nhanh nhất có thể khi nào em sẵn sàng."

"Vâng, onii-sama."

Mặc dù cô vừa đi tới trại trẻ mồ côi, nhưng trang phục trên người cô khá giản dị và trông hơi phong sương một chút. Trang phục thế này mà xuất hiện trước mặt quý tộc sẽ chỉ mang lại rắc rối cho bản thân cô.

Cùng với đó, Zanack hiên ngang bước đi, với vẻ lạnh lùng trên mặt.

"Hừm. Loại người như họ, đề nghị này không còn hấp dẫn nữa. A, nhưng mà đã quá muộn rồi."

Phần 2

Người ta ước tính phái đoàn ngoại giao của Vương quốc Ma thuật sẽ mất khoảng một tuần để đi từ E-rantel đến Vương đô.

Hôm nay là ngày thứ bảy. Nếu đúng như kế hoạch, phái đoàn sẽ đến trong ngày hôm nay.

Zanack, khoác trên người bộ áo giáp không quen, đứng xếp hàng cùng với đoàn hiệp sĩ tại cửa Vương đô, nơi hướng về phía E-rantel.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, mây mù bao phủ mấy ngày nay đã biến mất, và hiện tại bầu trời trong xanh như mùa xuân.

Tuy nhiên, người ta có thể nhìn thấy một đám mây lớn ở phía xa. Có vẻ như bầu trời xanh chỉ giới hạn ở bầu trời Vương đô.

Loại khung cảnh này khá kì lạ. Trên thực tế, nhà khí tượng học hoàng gia đã thốt lên "Không thể nào!" trong khi gãi đầu khó hiểu.

Ông đã làm việc tại Cung điện hoàng gia trong một thời gian dài, và ông có thể dự đoán thời tiết hôm nay với độ chính xác 90%. Vì vậy, khi ông tuyên bố 'Không thể nào!' có nghĩa là bầu trời xanh này không phải là tự nhiên.

Zanack thở dài sau chiếc mũ bảo hiểm.

Giáo viên của gã chưa bao giờ nhắc đến ma thuật điều khiển thời tiết. Tuy nhiên, tên Vua pháp sư đó đương nhiên có thể dễ dàng sử dụng ma thuật như vậy.

Đám người của Zanack không chỉ không biết gì về ma thuật, mà còn thiếu kiến thức về các hiện tượng kì lạ. Điều này khiến gã đau đầu. Chính xác hơn là gã đã dựa quá nhiều vào Marquis Raeven.

Ông ta đã thu thập thông tin từ những mạo hiểm giả của mình, biên soạn nó, và đặt tên cho nó là Tiger Scroll. Nó chứa thông tin về những loại vật phẩm ma thuật, sức mạnh của các loại quái vật cũng như phép thuật, và còn nữa.

Từ trước đến nay, ông luôn chia sẻ nó với Zanack, đồng minh của mình. Nhưng từ khi ông rời Vương đô, Tiger Scroll đương nhiên đi theo ông ta.

Gã cố gắng tìm kiếm những quý tộc có học hỏi những mạo hiểm giả, giống Raeven, nhưng buồn thay là không có. Không phải vì quý tộc chỉ là một đám ngu ngốc, mà cuộc sống của họ khác hoàn toàn với những mạo hiểm giả. Cũng có những quý tộc thuê mạo hiểm giả, nhưng đó chỉ là lợi dụng sức mạnh của mạo hiểm giả mà thôi. Giới quý tộc không còn quan tâm đến giới mạo hiểm giả hay tin tức họ mang lại nữa.

Giới quý tộc đã luôn như vậy trong suốt 200 năm lịch sử của Vương quốc. Trong hoàn cảnh đó, Raeven khá là nổi bật.

Một khó khăn thường gặp là tìm thấy những mạo hiểm giả nghỉ hưu- đặc biệt là những người hạng Mithril trở lên.

Gã nghe nói mạo hiểm giả thường rất ghét chính trị. Thật vậy, một khi bước vào chính trị, thì tự do là một điều quá xa xỉ. Vậy làm thế nào để một mạo hiểm giả đã nghỉ hưu phục vụ cho gã?

Tim của Zanack chùng xuống khi nghĩ về vấn đề đó.

"-Thưa hoàng tử!"

Tiếng hét của một hiệp sĩ kéo gã trở về thực tại. Gã nhìn về cuối con đường- và thấy...

Gã đã nhìn thấy phái đoàn của Vương quốc Ma thuật.

Họ đã cố gắng chuẩn bị cấm đường ngày hôm nay, ngăn cản giao thông. Kết quả là không người nào có thể đi ra từ cánh cửa sau lưng họ. Cổng thành cũng được khóa lại cho ngày hôm nay.

"Được rồi! Kiểm tra lần cuối. Chúng ta phải xử sự với họ như những quan chức nước ngoài. Cố gắng làm gì vô lễ với phái đoàn Vương quốc Ma thuật được xem là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Và sẽ bị hành quyết ngay lập tức."

"Rõ!"

Đoàn hiệp sĩ trả lời một cách mạnh mẽ, và những thanh kiếm bên hông họ đồng thời tạo ra một âm thanh sắc nét và thống nhất.

"Được rồi! Hay gửi tới họ sự tôn trọng lớn nhất, và thể hiện vinh quang của Vương quốc đi!"

"Rõ!"

Toàn đội vẫn nghiêm trang cho đến lúc phái đoàn đến.

Chẳng bao lâu, đội tiên phong của phái đoàn đã đến chỗ họ.

Đó là một kị sĩ áo giáp đen cưỡi một con kì lân mắt đỏ, con vật với cơ thể màu đen tuyền và trên đầu mọc hai cái sừng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra kị sĩ này không phải là người. Nó phát ra một vòng hào quang nguy hiểm chết người, rực rỡ như mặt trời. Bộ áo giáp toàn thân rung động giống như một sinh vật sống.

Zanack cảm giác con ngựa của gã đang run rẩy.

Nó nắm chặt nắm đấm và đập vào ngực.

"Xin lỗi! Chúng ta là phái đoàn của Vương quốc Ma thuật của Ainz Ooal Gown."

Âm thanh giống như được phát ra từ một ống sáo mục nát. Nó làm tóc gáy mọi người đều dựng đứng. Zanack thu hết can đảm để xua đuổi nỗi sợ hãi và nói:

"Ta là hoàng tử thứ hai của Vương quốc Re-Estize, Zanack Valreon Igana Ryle Vaiself! Theo lệnh quốc vương, ta là người đón tiếp mọi người tới cung điện Hoàng gia. Hãy đi theo sau chúng ta."

"Đã xác nhận. Vậy thì, chúng ta sẽ đi theo sau ngài. Ta- xin lỗi, chúng ta không có tên riêng, do đó hay để cho ta giới thiệu loài của mình. Ta là một Tử vong kị sĩ (Death Cavalier)!"

Zanack trố mắt khi nghe tới tên loài của kẻ trước mặt, nhưng gã lập tức đáp lại lấp liếm đi khoảnh khắc xấu hổ của mình.

"Vậy, tôi có thể gọi ngài là Kị sĩ-dono không?"

"Rất vinh hạnh!"

"Đã hiểu. Được rồi, ta có thể gặp mặt người đứng đầu phái đoàn không? Là hoàng tử thứ hai, ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động của người đó trong Vương quốc. Nếu có thể, ta muốn nói rõ cho người ấy một vài trường hợp cụ thể."

"Đã xác nhận. Ta sẽ chuyển thông điệp của ngài tới lãnh đạo-dono."

"Cảm ơn!"

Cùng với đó, kẻ mở đường lùi lại để báo cáo lại.

Trong khi cả quá trình khá nực cười, nhưng cuối cùng, gã vẫn phải đứng lên chống lại Vương quốc Ma thuật. Đó là một quốc gia có thể điều khiển undead và quái vật, vì vậy những điều bình thường gần như không tồn tại ở đó. Gã cảm thấy bản thân ngu ngốc khi có chút hi vọng người đứng đầu phái đoàn có hình dạng một con người.

"Được rồi, kiên cường lên, mọi người. Chúng ta không nên làm gì xúc phạm đến họ."

"Rõ!"

Nghe được câu trả lời của những hiệp sĩ, Zanack cố gắng gồng mình lên.

Phái đoàn đã qua nhiều thị trấn trước khi tới đây, những nơi Zanack biết là thuộc nhóm thỏa hiệp.

Có năm chiếc xe.

Mỗi chiếc được kéo bởi một con ngựa tỏa ra hào quang chết chóc. Tiếp đến là những con quái vật phụ trách an ninh cùng với một vài tên Tử vong kị sĩ. Còn có những con quái vật khác nữa.

Zanack không biết tên của những con quái vật nguy hiểm này. Tuy nhiên, cho dù có biết hay không thì nhiệm vụ của gã vẫn không đổi. Vì họ là phái đoàn của Vua pháp sư, gã không được để bất kì cái gì làm phiền đến họ.

Một Tử vong kị sĩ- có lẽ là tên lúc trước- từ phái đoàn tiến về phía gã.

"Xin lỗi vì để ngài đợi lâu. Lãnh đạo-dono của chúng ta- cánh tay phải của Vua pháp sư Ainz Ooal Gown, Allbedo-sama, đã đồng ý với yêu cầu của ngài. Zanack-dono, mời, đi lối này."

Sau khi ra hiệu cho những hiệp sĩ giữ nguyên vị trí, Zanack điều khiển con ngựa đi theo tên Tử vong kị sĩ.

Sự thật thì điều này khá đáng sợ.

Sau cùng, Zanack vẫn di chuyển giữa một đoàn quái vật gã chưa từng thấy bao giờ.

Trong gã vẫn có sự kiêu ngạo vốn có của Hoàng tộc. Zanack sẽ sớm được làm vua, và kể từ lúc đáp ứng tiếp đón sứ giả của Vua pháp sư, gã không được làm bản thân mất mặt. Thay vào đó, gã phải chứng minh khả năng của mình, và để cho họ mang về nhà tin tức của người dân tại Vương quốc Re Estize.

Con ngựa của Zanack càng run rẩy mạnh hơn khi càng gần tiếp cận chiếc xe. Zanack xuống ngựa.

"Sau đây chính là người đứng đầu phái đoàn, Allbedo-sama."

Loại quái vật nào sẽ bước ra đây? Suy nghĩ của Zanack không hề thay đổi.

Cánh cửa mở ra, và một người từ từ bước xuống.

Những gì lọt vào mắt gã- quá đẹp.

Không, Zanack không tìm được tính từ nào có thể miêu tả cô ấy. Điều duy nhất gã nghĩ đến là 'Vẻ đẹp đẳng cấp thế giới'.

Không ai trên thế giới này có thể so sánh với Renner. Zanack vẫn tìn như vậy cho đến lúc này, nhưng gã chợt nhận ra sai lầm của mình. Nếu Renner là vẻ đẹp rạng rỡ, thì Allbedo sở hữu vẻ đẹp bóng tối, mê hồn.

Allbedo bước trên bậc lên xuống của chiếc xe. Âm thanh yếu ớt của giày cao gót kéo Zanack về thực tại.

Zanack lập tức quỳ xuống trước cô và cúi đầu xuống.

Người khác có thể nghĩ rằng đó là một hành động đáng xấu hổ khi một hoàng tử thuộc Hoàng tộc quỳ gối trước người khác, cho dù đó là sứ giả của nước khác. Tuy nhiên, xem xét sức mạnh giữa Vương quốc và Vương quốc Ma thuật thì hành động này không có gì sai. Điều hiện tại Vương quốc cần không phải là vinh quang mà là lợi ích cụ thể.

"Ngài có thể ngẩng đầu lên được chứ?"

Sau một chút yên tĩnh, môt giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Đương nhiên."

Khi gã nhìn lên, khuôn mặt hoàn hảo kia đang mỉm cười dịu dàng nhìn gã.

Đây là một thái độ mà bất kì thằng đàn ông nào cũng chấp nhận- không, cô ấy là con người sao?

Zanack dần chuyển ánh mắt của mình lên. Thứ nhất, đôi cánh kia là vật phẩm ma thuật, hay là thứ gì khác? Tương tự, cặp sừng cong trên đầu cô ấy cũng là vật phẩm sao?

Cho dù chúng thật sự là vật phẩm ma thuật thì cô ấy vẫn là một sinh vật dị hình. Không ai trong số họ có vẻ ngoài kì lạ khi gã nhận định cô đến từ Vương quốc Ma thuật.

"Tôi là phái viên đến từ Vương quốc Ma thuật của Ainz Ooal Gown, Allbedo. Mặc dù chỉ là vài ngày, nhưng chúng tôi sẽ dựa vào quý vị. Mời đứng dậy, hoàng tử-dono. Ngài không thể nói chuyện nếu cứ quỳ như vậy."

"Vô cùng biết ơn!"

Zanack đứng thẳng lên và một vấn đề này sinh.

Mặc dù gã biết tên cô là Allbedo, nhưng đó là tất cả sao?

Ở Vương quốc- và cả Đế quốc- dân thường có 2 tên gọi, quý tộc có 3 tên gọi, và có những người sở hữu 4 cái tên. Đối với Hoàng tộc, họ vốn đã có 4 cái tên- cộng thêm chức danh nữa là thành 5 cái.

Đó là lí do vì sao Jircniv Rune Farlord El-Nix và bốn cái tên của cậu ta bị chế giễu vì không giống với Hoàng tộc. Tuy nhiên, Allbedo nghe giống bí danh, hoặc là biệt danh hơn. Người ta không thể nào ngu ngốc đến mức gọi một thành viên giới quý tộc bằng biệt danh cả.

Mặc dù lo lắng của gã có thể là không cần thiết, nhưng gã không thể chắc chắn tình huống như vậy không xảy ra.

Lí do gã nói như vậy là vì có nhiều quý tộc đã chết trong cuộc chiến đó. Không chỉ là những người đứng đầu gia đình, mà có cả con trai lớn, những người thừa kế nữa. Hiện nay, nhiều gia đình quý tộc được kế thừa bởi 'hàng loại hai', con thứ hai hoặc thứ ba.

Kít loại ba thì không thể so với sô-cô-la loại một được. Không ai mong đợi vào những gia đình quý như thế cả. Họ không chỉ thiếu giáo dục, mà còn thiếu cả kiến thức nữa. Nói tóm lại, họ thiếu sự giáo dục thích hợp.

Bình thường thì họ sẽ được bề trên trong nhà dạy dỗ. Nhưng cuộc chiến đó làm cho họ không còn người để làm vậy nữa. Kết quả là nhiều người không có năng lực bị buộc phải lên sân khấu, và họ tập hợp lại với nhau tạo thành phe không đủ năng lực.

Hiện nay, phe quý tộc Vương quốc đã giảm đi nhờ những người này. Vào lúc này, liệu những người đó có thể thực hiện lễ nghi đầy đủ trước một người phụ nữ như Allbedo không?

"...Xin lỗi, nhưng tôi có thể xưng hô với ngài như thế nào, Allbedo-sama?"

Đây là một câu hỏi hơi thiếu tôn trọng.

Bình thường thì gã nên hỏi là "Danh hiệu trong giới quý tộc của ngài, Allbedo-sama, hoặc là Chức vụ của ngài ở Vương quốc Ma thuật là gì?".

Vấn đề là cô có thể quay sang hỏi "Ngài thậm chí còn không biết cấp bậc của sứ giả từ nước láng giềng sao?"

Tuy nhiên, đó là lỗi của Vương quốc Ma thuật.

Xét cho cùng, không có bất ki thông tin nào về Vương quốc Ma thuật được tiết lộ ra bên ngoài. Mặc dù họ đã tuyên bố chủ quyền vài tháng nay, nhưng họ khá bận rộn công việc nội bộ. Đây là lần đầu tiên họ có hành động mang tính ngoại giao như thế này.

Tất cả những gì Zanack biết là cô là lãnh đạo của phái đoàn ngoại giao và là cánh tay phải của Vua pháp sư.

Đế quốc có lẽ biết... nhưng họ không nói cho chúng ta điều gì cả...Chà, bất kì ai hỏi rằng loại phép thuật nào đã được sử dụng lên chúng ta đều căm ghét chúng ta tới tận xương tủy.

Như cảm nhận được sự lo lắng của gã, Allbedo trả lời.

"Mặc dù có vẻ không đúng lắm, nhưng tôi được bổ nhiệm làm một giám sát viên, người đứng đầu tất cả thủ vệ tầng và thủ vệ khu vực bên trong Vương quốc Ma thuật của Ainz Ooal Gown."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng gã không hề biết 'Giám sát viên' là gì. Ngoài ra, gã cũng thất bại trong việc tìm hiểu từ 'Tầng' trong miệng cô.

Allbedo tiếp tục nói, có vẻ nhìn thấu sự bối rối của gã.

"Thật vậy. Ainz-sama, không, tôi nên nói là tôi là chỉ huy cao cấp nhất dưới quyền Vua pháp sư, một Tổng quản thủ vệ. Có lẽ từ đó thích hợp hơn."

"Ồ, hóa ra là như vậy!"

Ainz-sama, có lẽ cô ấy rất thân cận với ông ta mới có thể xưng hô như vậy. Vì vậy, có lẽ cô ấy là một nữ hầu tước, không, có thể là nữ công tước? Mình cần phải đưa thông tin này cho những người khác. Nhưng mà, Thủ vệ...Tổng quản?

"Vậy thì, Allbedo-sama, cho phép tôi được hộ tống vẻ yểu điệu của ngài tới cung điện Hoàng gia. Có rất nhiều căn hộ trong Vương đô, nơi mà tôi hi vọng ngài sẽ ở lại trong thời gian tới. Cha tôi- Vua Ranpossa III tuổi khá cao, do đó, ông giao nhiệm vụ tiếp đón ngài cho tôi. Tôi hi vọng ngài tha thứ cho sai lầm nhỏ này."

"Không sao!"

Nụ cười của cô không hề thay đổi.

Thông thường, thì cô phải cảm ơn gã. Nhưng gã cảm nhận được ai ở đẳng cấp cao hơn qua thái độ của cô.

Lưng Zanack ướt đẫm mồ hôi. Vì gã hiểu rằng muốn tạo một mối quan hệ tốt đẹp với họ khó khăn đến mức nào.

"...Ngoài ra chúng tôi thường rung chuông trong các lễ kỉ niệm, nhưng sự hiểu lầm giữa hai nước đã dẫn đến một bi kịch không đáng có, vì vậy xin lỗi vì chúng tôi không làm vậy. Ngoài ra, người dân vẫn chưa biết ngài đến, vì thế, xin đừng để ý đến chuyện đó."

"Tất nhiên!"

Gã không biết người dân sẽ phản ứng thế nào nếu biết sứ giả của Vua pháp sư tới. Về khía cạnh đó thì câu trả lời của Allbedo là một sự cứu trợ tuyệt vời.

Nó tốt hơn là nghĩ mình nợ cô ta một việc nhỉ?

Gã không hề lo lắng việc sứ giả bị một đám dông giận dữ tấn công. Những tên Tử vong kị sĩ-thật vậy, những kẻ này có lẽ rất mạnh, thậm chí là ở Vương quốc Ma thuật. Gã tin rằng mỗi tên đều có thể đấu ngang tay với Gazef Stronoff.

"Được rồi, tôi có thể hỏi vài câu riêng tư được không?"

"Tất nhiên! wTôi sẽ trả lời, miễn là nó nằm trong khả năng của tôi."

"Vậy thì, ngài có thể nói sơ qua hành trình sau khi tới cung điện Hoàng gia được chứ?"

"Vâng! Đầu tiên là một bữa ăn tối với Hoàng tộc tối nay. Ngày mai, chúng ta sẽ tới rạp hát và xem những điệu múa và tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối, nơi những quý tộc trong Vương quốc đều tới dự. Ngày tiếp theo là đến nghe một buổi hòa nhạc của dàn nhạc cung đình. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán."

"Vậy đó là lịch trình...Vậy thì, tôi tin là sẽ không có chuyện gì nếu chúng tôi đi thăm quan xung quanh Thủ đô nhỉ?"

"Tất nhiên. Chúng tôi sẽ cử những hiệp sĩ đặc biệt để bảo vệ ngài."

Mặc dù những hiệp sĩ này có nhiệm vụ bảo vệ, nhưng cũng có nhiệm vụ giám sát, và thậm chí là ra tay nếu cần thiết.

"Xin hỏi ngài quan tâm đến nơi nào vậy?"

Họ cần phải khóa hoàn toàn khu vực đó lại, để tránh việc dân thường đi vào đó.

"Không...không có nơi nào đặc biệt cả. Vì tôi không hiểu rõ về Vương đô cho lắm, nên ngài có thể hướng dẫn cho tôi được không?"

"Rất hân hạnh. Tôi sẽ cho chuẩn bị!"

Allbedo mỉm cười gật đầu.

Phần 3

Trong suốt tháng qua, Philip cảm thấy anh là người may mắn nhất Vương quốc.

Anh được cho là người may mắn nhất, nếu anh đã nói vậy. Tuy nhiên, khiêm tốn là một đức tính tốt. Bên cạnh đó, có thể có quý tộc khác may mắn hơn anh, vì vậy tốt nhất là không nên nói tuyệt đối.

Quý tộc-hừ

Philip nở nụ cười thận trọng trong khi vuốt phẳng quần áo của mình.

Đây là lần thứ hai anh tham dự một bữa tiệc cao quý như vậy. Tuy nhiên, có lẽ anh nên nói rằng điều này rất bình thường với một buổi tiệc tối do Hoàng gia tổ chức- sự suy đồi tuyệt đối của sự kiện này rõ nét nhất trong số những bữa tiệc mà gã đã từng tham dự.

Lễ phục của những khách mời khác có vẻ đắt tiền hơn những người đến sớm. Những trang phục kia tốn bao nhiêu tiền vậy? Philip liếc trang phục của mình và hơi chút thất vọng.

Nhưng anh nghĩ, đám quý tộc thượng lưu có những bộ trang phục thật tuyệt vời.

Đám phụ nữ quý tộc trong trang phục sặc sỡ đều nở nụ cười, nhưng nó là nụ cười chế giếu cho trang phục của anh sao? Philip không thể không nghĩ vậy, ngay cả khi không có cơ sở nào để nghĩ thế. Khi anh nhìn xung quanh, anh tưởng tượng những quý tộc đếu đang cười nhạo anh.

Đó là bởi vì mình không có tiền.

Nếu lãnh địa của anh giàu có hơn, anh có thể mua được những trang phục tốt hơn. Tuy nhiên, lãnh địa của Philip chưa bao giờ phát triển. Ngay cả quần áo của anh hiện tại cũng được may vá vội vàng từ lễ phục của anh trai. Kết quả là anh cảm thấy hai vai hơi chật.

Chà, thiếu thốn tiền bạc là vì người đứng đầu vô dụng. Vì vậy, nếu mình trở thành người đứng đầu, mình sẽ làm lãnh địa giàu có hơn.

Philip là con thứ ba của một gia đình quý tộc.

Tương tự như dân thường, con trai thứ ba gần như không được chào đón trong các gia đình quý tộc. Cho dù gia đình đó giàu như thế nào, chia tài sản thành nhiều phần sẽ làm gia đình suy yếu đi. Do đó, tài sản thường được con trai cả kế thừa. Ở khía cạnh này, quý tộc cũng tuân theo quy tắc cơ bản như dân thường.

Có lẽ gia đình nào giàu có sẽ có hỗ trợ tài chính cho người con thứ ba. Có thể họ dựa vào mối quan hệ với những gia đình quý tộc khác và khuyến khích anh ta ra ngoài. Tuy nhiên, gia đình Philip lại khác.

Khi con trai cả đến tuổi trưởng thành- nói cách khác, trường hợp bệnh chết giảm đáng kể- con trai thứ ba Philip trở thành người thừa trong gia đình.

Anh sẽ nhận được một chút tiền và bị đuổi khỏi nhà? Hoặc có lẽ anh sẽ bị gửi đến sống trong một gia đình nghèo và làm việc như một người nông dân. Anh chỉ có thể chờ đợi một trong hai bi kịch đó đổ lên đầu mình. Tuy nhiên, mọi thứ lại đi theo cách khác. Thay vào đó, anh lại được đẩy lên sân khấu lớn.

Đó là lí do vì sao Philip cảm thấy thật may mắn.

May mắn đầu tiên là anh trai anh, con trai thứ hai, chết vì bệnh trước tuổi trưởng thành.

Kể từ khi anh cả của anh, con trai cả, trở thành đàn ông, thì anh của anh, con trai thứ hai, không còn bất kì giá trị nào nữa. Ngoài ra, họ không phải là lãnh địa giàu có nên chỉ có thể dùng thảo mộc thay cho linh mục để chữa trị cho người anh thứ hai. Và tình trạng của anh ta trở nên tồi tệ hơn, và anh ta trở thành kẻ tàn phế.

Lúc này, Philip đã được nâng lên thành 'kẻ thay thế'. Giá trị của anh tăng từ một gã nông dân lên quản gia.

Những điều như thế không hề hiếm.

Tuy nhiên, thứ giúp Philip bước ra sân khấu lớn chính là may mắn lớn nhất đời anh.

Vài năm sau, khi người anh cả của Philip trưởng thành, cũng là lúc anh ta bắt đầu tiếp nhận tài sản gia đình. Sau đó, cuộc chiến với Đế quốc nổ ra. Nếu đúng như mọi lần thì cuộc chiến sẽ kết thúc sau một vài va chạm cùng một chút thương vong. Vì vậy, nó là một cách an toàn để có quân công, và ghi điểm cho gia đình mình khi họ đã cho đàn ông trong nhà tham gia trận chiền.

Tuy nhiên, người anh đã không trở lại.

Anh ta bị Vua pháp sư làm thịt, cùng với hai mươi người khác.

Philip không thể nào quên được niềm vui khi nghe tin đó. Niềm vui lớn mà anh đã nuôi dưỡng kể từ khi trở thành 'kẻ thay thế'.

Cơ thể anh ta đã mất tích, cùng với bộ áo giáp tổ truyền. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn. Khi lãnh địa trở nên giàu có, anh sẽ có một bộ áo giáp phù hợp với bản thân mình. Điều quan trọng là danh hiệu người thừa kế đã từ không thể trở thành trong tầm tay.

Thời gian thật hoàn hảo.

Nếu người anh cả chết sau khi kế thừa tài sản, Philip sẽ phải chờ đợi cho cháu trai của mình lớn lên. Tuy nhiên kể từ lúc anh trai anh chết mà không kế thừa tài sản, quyền lực của anh là một bản giao kèo được hoàn thành.

Dường như Vua pháp sư lộ diện để sắp xếp tất cả chuyện này cho Philip.

Do đó, Philip cảm thấy có chút giống như là cảm tình với Vua pháp sư, kẻ anh chưa bao giờ gặp. Nếu được thì anh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới sứ giả của Vua pháp sư.

Ngoài ra-

Đúng rồi. Mình đang đi trên con đường may mắn. Sao có thể để cơ hội tốt như vậy trôi qua trước mặt mình được?

Trái tim Philip nóng rực.

Anh chỉ có thể nghĩ cha và anh trai mình là những kẻ ngốc sau khi nhìn thấy những chuyện họ dã làm. Tại sao các người không làm điều này? Chúng không mang đến nhiều lợi ích hơn à? Tất nhiên anh không bao giờ nói như vậy với họ.

Đó là vì nếu có thành tích thì cũng không rơi vào đầu anh. Với lại anh cũng không đủ uy tín để tự mình thực hiện. Vì vậy, trong suốt một thời gian dài, Philip nung nấu ý tưởng làm thế nào để quản lí lãnh địa của mình và giữ chúng sâu trong trái tim.

Mình sẽ làm cho những lãnh chúa lân cận biết mình xứng đáng với danh hiệu này. Mình sẽ cho cha biết ánh mắt ông thiển cận thế nào khi chọn anh trai làm người thừa kế. Bán lúa mì và rau chất lượng tốt cho thương nhân-không, mình nên làm gì đây? Điều đó sẽ thu hút sự chú ý và nếu ai đó ăn trộm ý tưởng của mình thì sao? Tuy nhiên, không có tiền thì không có thương mại. Mình phải tìm những thương nhân kín tiếng và đáng tin cậy- nói cách khác, không phải gã đó.

Khuôn mặt Philip vặn vẹo khi nhớ lại khuôn mặt của gã thương nhân kia.

Kí ức khó chịu về gã che lấp cả niềm vui của anh trong hội trường xa hoa này.

Sao gã dám lên mặt với mình chứ! Mặc dù mình phải chịu đựng nó lúc này, nhưng khi tìm được thương nhân tốt hơn ở thủ đô, mình sẽ đá bay gã đi! Mình có những mối quan hệ của mình mà!

Philip đã tạo được vài mối quan hệ ngầm trong mấy ngày ở Vương đô. Niềm tự hào đó phần nào đuổi đi những bất hạnh trong tim anh.

Đúng như mình đoán, con đường của mình bây giờ đầy màu hồng. Mình sẽ làm lãnh địa trở nên giàu có và sở hữu một gia tài khổng lồ. Những kẻ ngốc từng lên mặt với mình sẽ biết ai là kẻ ngốc.

Khi Philip đang hình dung tương lai tràn ngập màu tiền của mình, một giọng nam vang lên trong hành lang.

"Thưa quý vị! Tôi xin giới thiệu, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao từ Vương quốc Ma thuật, Allbedo-sama!"

Tại thời điểm này, dàn nhạc tại hội trường lớn hạ nhạc cụ xuống, và tâm trạng vui vẻ thân mật cũng lắng xuống.

Những tiếng xì xào vang lên, có vẻ như người dẫn chương trình vừa công bố ngôi sao của bữa tiệc do Hoàng gia tổ chức hôm nay.

"Allbedo là cánh tay phải đắc lực của Vua pháp sư tại Vương quốc Ma thuật, và đang giữ vị trí tương đương với thủ tướng, đó là Tổng quản thủ vệ. Allbedo-sama sẽ một mình tới tham dự với chúng ta tối nay."

"Huh, một mình?" một giọng nữ đầy mềm mại vang lên. Một vị quý tộc bên cạnh cô ta lập tức trừng mắt "Im lặng!". Philip cảm thấy hơi chút ngạc nhiên.

ư

Khi Philip đang tự hỏi vẻ ngoài của vị sứ giả này như thế nào, anh nhìn về phía cánh cửa nơi vị MC đang đứng.

"Chúng ta hãy chào đón người đứng đầu phái đoàn ngoại giao, Allbedo-sama!"

Cánh cửa lớn mở ra, toàn bộ hội trường rơi vào im lặng.

Một người phụ nữ giống như nữ thần xuất hiện. Vẻ hoàn hảo của cô đẹp hơn bất kì người nông dân nào, đẹp hơn bất kì con điếm nào trong kĩ viện của Vương quốc, đẹp hơn bất kì người phụ nữ nào Philip từng nhìn thấy. Tất nhiên, công chúa anh đã được chiêm ngưỡng cũng rất đẹp, nhưng Philip thích những gì anh thấy hiện tại hơn.

Trang phục của cô cũng rất đẹp. Chiếc váy bạch kim được trang điểm bởi những đồ trang trí màu vàng, trong khi nửa dưới của chiếc váy được bao phủ bởi một thứ giống như là đôi cánh màu đen. Hình bóng xinh đẹp của cô phản chiếu dưới ánh sáng ma thuật giống như là cô đang phát sáng.

Philip nhìn người phụ nữ đã thốt lên trước đó. Cô ta đứng gần như là bất động tại chỗ.

Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ quý tộc nên có sao? Trông cô ta cứ như một con mụ nông dân vậy.

Sự hứng khởi anh cảm nhận lúc Vương quốc Ma thuật chiến thắng- sự kiện khiến anh lật mình- làm niềm vui chiến thắng tăng lên trong trái tim anh.

"Chúng tôi hoàn nghênh sự hiện diện của ngài, Allbedo-dono!"

Ranpossa III chào đón Allbedo.

"Bệ hạ, thần biết ơn với sự chào đón này."

Philip chỉ có thể nhìn thấy gương mặt Allbedo, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Allbedo, anh đã nhận thức sâu sắc một điều.

Cô ấy cực kì xinh đẹp...

"Ta hi vọng ngươi tha thứ vì ta không thể đứng dậy chào đón vì tuổi của ta không còn trẻ nữa. Vì vậy, quý tộc của Vương quốc. Khách chính của chúng ta đã đến. Xin hãy vui vẻ hết mình tối nay. Và, Allbedo-dono, ta hi vọng ngươi có thể tận hưởng buổi tối này."

"Thần cảm ơn, thưa bệ hạ."

Allbedo mỉm cười ngọt ngào.

Anh liếc nhìn người đàn bà cao thượng lúc trước, và thấy cô ta lầm bầm cái gì đó như "Ả còn không thèm cúi đầu xuống." hoặc gì đó tương tự. Philip gạt những lời ngu ngốc đó sang một bên và tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp đẳng cấp thế giới kia.

Anh khắc sâu hình ảnh của cô ấy vào tâm trí mình bên cạnh hình ảnh công chúa Renner.

Nếu mình có thể khiến người phụ nữ đó là của mình...

Anh hiểu rằng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu nghĩ kĩ thì, thì nó không phải là hoàn toàn không thể.

Khi lãnh địa của mình trở nên giàu có, đám quý tộc sẽ giới thiệu con gái của họ cho mình. Lãnh địa càng giàu thì các cô gái càng xinh đẹp. Thậm chí công chúa, hoặc vị sứ giả đó cũng không phải là không thể.

Philip cảm thấy bên dưới của mình nóng lên.

Chà, Đại quý tộc thường có một vợ bé hoặc ba... Trường hợp tốt nhất là mình có thể nắm trong tay cả hai người đẹp đó.

Philip ngẫm nghĩ giữa Renner và Allbedo.

Philip vội vàng lấy một ly nước ở bên cạnh trước khi trí tưởng tượng của anh đi quá xa. Sẽ rất xấu hổ nếu anh bị cứng lên tại đây (Note: Cứng gì các bác tự hiểu). Cảm giác mát mẻ của đồ uống làm anh trở nên bình tĩnh hơn.

Nghĩ kĩ thì, họ tạo ra đá lạnh bằng cách nào vậy? Ma thuật...

Những người duy nhất có thể sử dụng ma thuật trong lãnh địa của Philip đó là những linh mục. Họ có thể chữa bệnh, và họ đòi trả phí khi làm thế. Họ sẽ yêu cầu một khoản kha khá nếu họ được yêu cầu làm đá lạnh.

Nếu họ ở trong lãnh địa của mình, mình sẽ được chữa bệnh miễn phí. Một người dân mà dám tính tiền lãnh chúa, thật vô lí!

Philip ghi nhớ cách thức mới này để đối phó với linh mục trong tương lai.

Anh đang trông ngóng được trở về làm việc trên lãnh địa. Anh đang tưởng tượng khi những ý tưởng tuyệt vời của anh được đưa vào áp dụng, biến cuộc sống của anh thành màu tiền.

-Oya?

Khi anh nhìn Allbedo, anh thấy cô đang đứng một mình.

Có rất nhiều quý tộc xung quanh, nhưng không ai biết cách nào để tiếp cận cô ấy.

Vương quốc Ma thuật sao...Chuyện gì sẽ xảy ra với Vương quốc sau chuyện này?

Philip không quan tâm nhiều đến chuyện xảy ra cho Vương quốc, nhưng sẽ rất phiền phức nếu nó ảnh hưởng đến tài sản của anh.

Trường hợp đó thì--

Philip rùng mình với ý tưởng vừa bật lên trong đầu.

-Này này, không nên nghĩ về những thứ nguy hiểm như vậy nữa. Chỉ là...Chà, nó không hẳn là một hành động xấu, phải không? Mình nên nói thế nào nhỉ...Không thể tin được là mình nghĩ được một ý tưởng như thế...

Anh nhìn gương mặt cô đơn của Allbedo.

Thằng thứ ba là thằng vô dụng. Thằng thứ hai là thằng yếu sinh lí. Quan trọng nhất là phải làm thằng đầu tiên.

Sứ giả của Vương quốc Ma thuật trông như cô bị bỏ rơi vì không ai nói chuyện với cô cả. Philip đã đọc được rằng phụ nữ bị tổn thương khi rơi vào tình huống này.

Làm đi, mày phải đánh bạc để có được sự trở lại. Cơ hội phát triển đã tới vì mọi thứ đã thay đổi. Mình là một người may mắn, vì thế mình nên tận dụng tốt sự may mắn của mình.

Gia đình Philip cũng thuộc một phe, nhưng họ nằm ở cuối phe đó. Chỉ có mang lại rất nhiều lợi ích thì anh mới có thể tiếp tục ở lại.

Vì thế, anh nhớ lại vài lời anh nghe thấy gần đây. Một quý cô duyên dáng đã nói 'Tại sao không tạo ra nhóm riêng của mình?'.

Sau khi củng cố quyết tâm của mình, anh nốc cạn li rượu, anh cần phải nắm chặt khoảng thời gian này.

Nó không giống như loại rượu vô vị anh thường uống ở nhà. Anh cảm giác như cổ họng và dạ dày của mình bị đốt cháy. Như thể được lượng nhiệt đó thúc đẩy, Philip bước về phía trước.

"Allbedo-sama, tôi có làm phiền cô không?"

Nhờ giọng nói của anh, Allbedo quay lại và nở nụ cười.

Anh đỏ mặt không chỉ vì rượu.

"Ara, hân hạnh được gặp..."

Cô hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Philip lập tức nhận ra cô đang nghĩ gì.

"Tôi là Philip."

"Ồ? A, Ngài Philip-không, Philip-sama. Thật vinh dự khi được gặp ngài!"

"Người vinh dự là tôi mới phải, Allbedo-sama. Không gì có thể thỏa mãn tôi hơn là được làm quen với cô."

Philip cảm nhận được không khí xung quanh anh đang thay đổi.

Nhìn lướt qua một lượt, khuôn mặt của những quý tộc cao cấp dường như đang bị sốc.

Anh cảm thấy rất vui vẻ khi nhận ra mọi con mắt trong bữa tiệc Hoàng gia đều tập trung lên người anh.

Mình, mình là tâm điểm của sự chú ý.

Anh- một người luôn chịu sự ghẻ lạnh- hiện tại thu hút toàn bộ sự chú ý của những người trên đỉnh Vương quốc. Khi nghĩ về điều này, một sự phấn khích không thể kiểm soát tràn ngập trong Philip.

Đúng rồi! Mình là Philip! Dõi theo tôi! Dõi theo người sẽ là nhân vật trung tâm của toàn bộ Vương quốc này!

Philip vắt óc suy nghĩ, và quyết định thực hiện ván cược lớn nhất đời mình.

Đó chính là, anh mời Allbedo tới buổi khiêu vũ dành cho các cặp đôi vào hôm sau.

***

"Ngu ngôc!"

Lời quở trách dập tắt sự háo hức của Philip. Tuy nhiên, nó cũng thắp lên một ngọn lửa trong trái tim anh. Một ngọn lửa thiêu đốt tất cả những gì Philip giấu trong tim từ trước đến giờ.

Philip khinh khỉnh nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt.

"Tao không để mày đến đó để làm điều ngu xuẩn như vậy! Đồ ngu!"

Philip thở dài khi cha anh hỏi về bữa tiệc tại cung điện Hoàng gia.

"Thứ nhất, lời mời đến ăn tối với Hoàng gia không bao giờ đến nhà chúng ta. Tao đã phải rất vất vả để có được nó, do đó, ít nhất mày cũng phải bày tỏ lòng biết ơn đến Bá tước và những quý tộc khác khi mày giới thiệu bản thân mình với họ."

Bữa tiệc Hoàng gia tập hợp người của cả hai phe. Khi chuyện này diễn ra, thực tế là gia đình nào thay đổi người thừa kế sẽ không tham dự. Như vậy, sẽ không có ai chú ý đến chuyện đó (Note: Thay đổi người thừa kế) và anh ta sẽ dễ dàng được người khác chấp nhận. Sau đó, một khi đã chấp nhận thì họ rất khó để phản đối anh ta.

Nói cách khác, cha của Philip không hề tin tưởng vào năng lực của anh. Ông ta cảm thấy rằng nếu anh cố gắng giới thiệu bản thân với những người cùng phe bằng cách thông thường, thì anh đã làm mọi chuyện rối tung lên.

Philip nhận ra, anh cố gắng ngăn chặn sự khó chịu và nở một nụ cười.

"Không, không, thưa cha. Đừng nói quá lên như vậy. Con làm điều này là vì nhà chúng ta-"

"-Mày nói 'nhà chúng ta' nghĩa là gì? Những gì mày làm hoàn toàn ngớ ngẩn!"

Ông ấy có ý gì, ngớ ngẩn, tim Philip thắt lại. Những người khác đều là kẻ hèn nhát đến mức không dám hành động, vậy tại sao anh không được làm người đầu tiên?

Anh còn phải giả vờ lịch sự với một đám hèn nhát không đủ năng lực vẫn cố bám víu vào vị trí của chúng cho đến hết đời sao?

"Cha! Hãy suy nghĩ một chút! Mặc dù con đường nối giữa Vương quốc Ma thuật và Vương quốc rất dài, nhưng chúng ta nằm ở giữa tuyến đường đó. Nếu Vương quốc Ma thuật quyết định chiến tranh với Vương quốc, chúng ta chắc chắn sẽ gặp cực kì nhiều rắc rối. Do đó, chúng ta nên tạo mối quan hệ tốt Vương quốc Ma thuật, phải không?"

"Đồ, đồ ngu!"

Mặt cha anh thậm chí càng đỏ hơn.

"Những kẻ từ Vương quốc Ma thuật đã giết anh trai mày! Mà mày còn muốn tạo quan hệ với chúng! Đó không phải là phản bội Vương quốc thì là gì?"

Rồi sao, Philip nghĩ.

Khi mà Vương quốc Ma thuật trở nên mạnh mẽ hơn, phản bội Vương quốc thì có gì sai? Tất cả những gì anh cần làm là cam kết phụ thuộc vào Vương quốc Ma thuật. Kẻ yếu đi theo kẻ mạnh thì sai chỗ nào? Ai có quyền chê trách anh?

"Mày đang nghĩ gì thế hả?!"

Philip cảm thấy thất vọng về sự ngu ngốc của cha mình.

Thực tế là anh phải giải thích một sự thật hiển nhiên làm cho anh giống một thằng ngốc. Tuy nhiên, anh phải nói.

"Rất đơn giản, cha. Đây là cho c-"

Anh nuốt từ 'của con' lại ngay khi anh nghĩ về nó. Sớm muộn gì nó cũng thành sự thật, nhưng hiện tại thì chưa.

"-Lãnh địa của chúng ta. Đó là để bảo vệ nông nô của chúng ta. Vương quốc Ma thuật rất mạnh. Mạnh hơn Vương quốc nhiều. Vì lí do đó, không lạ gì nếu họ quyết định tấn công Vương quốc. Đây là một lối thoát cho chúng ta khi mà thời điểm đó đến."

"Hừ! Mày nói 'Lối thoát' nghĩa là gì? Mày nghĩ những lãnh chúa xung quanh sẽ nghĩ gì khi nghe về chuyện mày đã làm?"

"Họ sẽ không tấn công chúng ta, ít nhất trong thời gian ngắn."

Nhiều người trong lãnh địa của Philip đã chết vì cuộc chiến đó. Những lãnh địa xung quanh cũng vậy. Do đó, họ sẽ không đủ lực lượng cần thiết để tấn công lãnh địa của Philip.

"Mày có nghĩ đến khả năng khác không?"

"Hả?" Philip ngạc nhiên. Anh không biết cha anh đang nói về cái gì.

"Mày còn non và xanh lắm con ạ. Mày hành động như thể mơ mộng của mày thành sự thực rồi đấy. Đây là-"

"-Tôi nghĩ ngài dừng lại ở đây là được rồi." người đàn ông đứng sau cha anh nãy giờ lên tiếng cắt ngang.

Ông ta là vị quản gia đã theo cha anh từ rất lâu rồi. Philip không thích ông ta, kiểu người không bao giờ để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Ông ta là một trong số những người Philip sẽ đuổi đi một khi anh đã củng cố địa vị của mình.

Hơi thở của cha anh dần được kiểm soát sau khi nghe câu nói của vị quản gia. Và màu đỏ trên mặt cũng rút đi, thay vào đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.

"...Haaah, Hah. Philip. Tôi có một câu muốn hỏi ngài. Ngài không sợ làm kẻ thù của những quý tộc xung quanh sao?"

"Chúng chẳng có gì đáng sợ cả, không hề?"

Cha anh rũ vai xuống đầy thất vọng. Phản ứng này làm Philip càng khó chịu hơn.

Anh đã bỏ lỡ điều gì sao? Tuy nhiên, anh không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra cả.

"Nhiều người đàn ông trẻ tuổi đã chết trong trận chiến ở bình nguyên Katze. Điều này sẽ mang đến rất nhiều vấn đề cho vài năm tới. Do đó, quý tộc xung quanh sẽ cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Lãnh địa này sản xuất thực phẩm, lãnh địa kia dệt vải. Không lãnh địa nào đủ lớn để tự cấp tự túc, chúng ta cũng không còn bao nhiêu tiền cả. Trong hoàn cảnh này, những người đó sẽ giúp đỡ một gia đình quay sang ủng hộ Vương quốc Ma thuật sao?"

Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo Philip. Cha anh đã đúng.

"Ngài cũng biết, đúng không? Lãnh địa của chúng ta không sản xuất được thứ mà người khác không làm- chúng ta không có hàng đặc biệt. Do đó, không lạ nếu họ đá chúng ta ra khỏi hợp tác của họ."

Philip vắt óc suy nghĩ. Anh là một người thông minh. Và anh có thể dễ dàng bác bỏ mọi điều cha anh cho là đúng.

"Đó là lí do vì sao chúng ta phải dựa vào Vương quốc Ma thuật, thưa cha."

Cha anh ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Một khi xây dựng được mối quan hệ với Vương quốc Ma thuật, họ sẽ ủng hộ chúng ta."

"...Vậy để tao hỏi mày một điều. Nếu mày là một người từ Vương quốc Ma thuật- không, nếu mày là vua một nước nào đó, và một ngôi làng từ quốc gia đang có chiến tranh với ngài yêu cầu mày cho họ thực phẩm, mày sẽ đưa chứ?"

"Tất nhiên. Nếu là con, con sẽ làm vậy."

"-Vì sao?"

"Không phải rõ ràng quá sao? Hành động đó sẽ chứng tỏ con là một người cai trị nhân từ."

"...Và?"

"...Thế thôi."

Cha anh há hốc miệng. Có lẽ ông đang ngạc nhiên. Tuy nhiên, phản ứng khá lạ. Sau cùng, Vua pháp sư chắc chắn muốn được biết đến là một người cai trị nhân từ, đặc biệt là từ khi Vương quốc Ma thuật được thành lập ở E-rantel và khu vực xung quanh thành phố đó. Ông ta chắc chắn sẽ thực hiện vài sự nhượng bộ để trấn an họ.

"Đó...đó là những gì mày nghĩ? Chà, nếu là tao, tao chắc chắn sẽ gửi viện trợ, để tạo ra lí do đi xâm lược quốc gia khác. Sau đó, tao sẽ tuyên chiến với Vương quốc, lí do là để giải phóng ngôi làng đó khỏi Vương quốc."

"Không thể nào. Đó là một suy nghĩ không thực tế. Bên cạnh đó, loại lí do đó không phải lúc nào cũng dùng được."

"Mày nghĩ vậy thật à, và tại sao mày nghĩ nó không thể?"

"Nói trở lại một chút. Giả sử thật sự như cha nói. Đó không phải lí do chúng ta nên xây dựng mối quan hệ với Vương quốc Ma thuật sao?"

"Mày-"

Giọng nói của cha anh đầy mất mát.

"Mày không có chút tự hào quý tộc Vương quốc nào sao?"

"Tất nhiên. Tuy nhiên, không có vẫn tốt hơn là bị phá hủy, đúng không?"

"Con quỷ đó đã giết anh trai mày và vô số người vô tội của Vương quốc bằng ma thuật đáng sợ, đúng không? Đó là vị vua mày đang hướng tới đó."

"Đó là chiến tranh, thưa cha. Có gì khác khi họ chết bởi một thanh kiếm hoặc do ma thuât?"

"...Tại sao mày lại tin tưởng vào vua của Vương quốc Ma thuật như vậy?"

Đó không phải tin tưởng, mặc dù có một vài lợi thế thương mại trong đó. Quan trọng hơn, họ chỉ là con tốt để Philip cải thiện cuộc sống của anh.

Con tốt! Đúng vậy! Đối với mình, cho dù là Vua pháp sư của Vương quốc Ma thuật, kẻ khiến mọi người trong Vương quốc sợ hãi, cũng chỉ là một con tốt mà thôi.

Philip dần vui vẻ hơn khi tưởng tượng anh đang chơi một trò chơi cò vua khổng lồ- với quy mô của một quốc gia.

Tuy nhiên, cha lo lắng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu mình có thể phản đối ông dễ dàng như vậy, có nghĩa là đó là tất cả ông có...Dù vậy, đây có thể là chủ đề tốt nhất để nói với Allbedo-sama khi gặp lại cô ấy.

"Ta hơi mệt rồi...Mày đã cảm ơn Bá tước-sama vì lời mời đến bữa tiệc chưa? Tao hỏi về việc ngài ấy chấp nhận mày là người thừa kế tiếp theo ấy."

Đó là điều Philip không thể chấp nhận.

Ngay cả khi ông ta là người đứng đầu một phe, vì sao anh lại phải cúi đầu trước một người ngoài như vậy?

Được quyết định ai là người thừa kế kế tiếp là một đặc quyền của người đứng đầu gia đình. Bá tước cũng không thể làm gì được. Hiện tại, có lẽ nếu bá tước ủng hộ anh khi mà anh trai anh vẫn còn sống và anh vẫn còn là người con trai thứ ba, làm anh trở thành người thừa kế, thì anh sẽ rất biết ơn vì điều đó. Rất tiếc là không phải trường hợp đó. Philip đạt được vị trí hiện tại hoàn toàn là do may mắn.

Nói cách khác, chẳng có lí do gì để anh cúi đầu trước ông ta cả.

Do đó, Philip đã không đến và nói lời cảm ơn của mình đến vị bá tước kia. Tuy nhiên, nếu anh nói vậy, cha anh sẽ bị kích động một lần nữa. Vậy nên anh phải nói dối, vì sức khỏe của cha anh.

"Tất nhiên."

"Hiểu rồi. Rất tốt. Khi mày làm điều đó, chúng ta vẫn còn lối thoát. Khi thời gian đến, tất cả mọi thứ mày cần làm là yêu cầu bá tước giúp đỡ."

Khi mọi chuyện sắp xong, khi Philip bắt đầu cảm thấy thoải mái, người quản gia lại ngắt ngang một lần nữa.

"-Còn một vấn đề nữa. Vấn đề Philip-sama nói lúc đầu vẫn chưa được giải quyết. Philip-sama cho biết ngài ấy đã mời sứ giả của Vương quốc Ma thuật tới vũ hội do gia đình tổ chức...chúng ta sẽ làm gì với chuyện đó?"

"Đúng vậy, Philip! Lúc đó mày nghĩ gì vậy? Nhà chúng ta không đủ rộng để tổ chức vũ hội đâu."

Mỗi lãnh chúa đều có một căn nhà tại Vương đô.

Có những biệt thự nhỏ dành cho những chuyến thăm của họ tới Vương đô.

Tất nhiên là chúng không nhỏ như nhà dân. Chúng có thể chỉ được sử dụng vài lần mỗi năm, nhưng đó cũng là biểu tượng cho sức mạnh của quý tộc. Do đó, chúng phải đủ lớn để có nơi cho tùy tùng lãnh chúa mang theo. Nhưng nó cũng không quá lớn, và chắc chắn là không đủ lớn để tổ chức vũ hội.

Tuy nhiên, vấn đề này đã được xử lí.

"Đơn giản mà. Đúng là nơi này của chúng ta không đủ để tổ chức một sự kiện như vậy, nhưng con đã được giúp để thuê một địa điểm khác."

"Ồ, là bá tước sao?"

Philip lắc đầu trước niềm vui vừa lóe lên trên mặt cha anh.

"Không, đó là một nơi thuộc về một người mà con biết ở thủ đô. Quý cô đó nói có thể cho con mượn nó. Thực tế là con đã nói chuyện với cô ấy trước khi trở về, và cô ấy khẳng định mọi chuyện sẽ ổn."

"Và chúng ta phải trả tiền cho nó?"

Philip thở dài với câu hỏi của người quản gia.

Vậy đó là điều đầu tiên ông ta hỏi sao.

"Miễn phí!"

"Ngài nói, miễn phí?...Có chuyện đó sao?"

"Đúng vậy!"

Những lời của cô gái vang vọng trong tâm trí Philip, "Tôi hi vọng vào tương lai của anh, vì vậy tôi sẽ đầu tư cho anh. Tuy nhiên, tôi hi vọng anh sẽ quay lại đối tốt với tôi trong tương lai."

"Tôi không tin rằng có bánh miễn phí như thế...Có thể ngài đã bị lừa chăng?"

Tức giận bùng lên trong Philip, nhưng anh biết cha anh rất tin cậy vị quản gia này, vì vậy anh không thể lớn tiếng quở trách ông ta được.

"Tôi nợ cô ấy một yêu cầu, nhưng tôi đã hứa sẽ trả lại cho cô ấy, vì vậy mọi thứ sẽ ổn thôi."

"...Địa điểm chúng ta đã có, vậy còn những lời mời thì sao? Chúng ta có nên để Bá tước gửi lời mời ấy không?"

Ông ấy nói gì vậy, Philip nghĩ. Sự kiện này là để nâng cao danh tiếng của gia đình anh. Tại sao sau khi chuẩn bị xong tất cả những chuyện khó khăn thì lại phải dâng phần có lợi nhất cho người khác?

Vậy ra đó là tâm lí nô lệ của ông ấy. Buồn thật...Mình không hề muốn giống ông ấy chút nào

"Sẽ ổn thôi. Con đã nhờ quý cô cho mượn địa điểm giúp con công tác chuẩn bị. Tất nhiên, con sẽ quyết định danh sách khách mời."

"...Tuy nhiên, sẽ thật thô lỗ nếu không để Bá tước xem lại chúng. Hiện vẫn chưa quá muộn khi hỏi sự giúp đỡ của bá tước.Ngoài ra, mày làm cách nào để biết gia đình được mời không gây ra hành vi phạm tội gì?"

"Con làm rồi, ở một mức độ nào đó, và con dự định mời một vài người đặc biệt. Quý cô đó đã cho con vài cái tên."

"Mày..."

Sự nghi ngờ xuất hiện trong mắt cha anh.

"...Mày bị vài lời của con đàn bà đó điều khiển rồi sao?"

"Cha! Sao cha lại nói như vậy? Con nảy ra ý tưởng này và cố gắng làm nó xảy ra. Sự thật là con phải mượn một vài sự giúp đỡ để có thể làm được. Nhưng quý cô đó đã đồng ý rằng kế hoạch này có giá trị sau khi cô ấy nghe nó- điều đó có nghĩa là cô ấy thấy rằng kế hoạch của con có thể thành công, và quyết định trả một cái giá thích hợp! Cha nghĩ gì về tất cả những điều này? Bình thường thì cha nên đứng sau ủng hộ con, giống như con là người thừa kế tiếp theo của gia đình này."

Đó là sự thật. Quý cô đã nói, "Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh nếu anh cho phép vài quý tộc thân cận với tôi tham dự". Bởi vì cả hai đều bên có mối quan hệ lợi ích nên cô mới giúp đỡ anh. Anh chắc chắn không bị điều khiển hay cái gì khác.

Cô ấy khác hoàn toàn với vị Bá tước kia, kẻ điều khiển cha của anh, kẻ đánh cắp tất cả lợi ích, và không nhả lại gì cho anh cả.

Cha mới là người đang bị kiểm soát, Philip nghĩ thầm.

"...Xin lỗi. Nhưng tên của quý cô đó là gì?"

Philip đè nén cơn giận của mình. Sau tất cả, anh đang nói chuyện với một nô lệ chưa biết rõ vị trí của mình. Anh phải mở trái tim ông ấy ra và đưa tất cả vào.

"Tên cô ấy là Hilma Cygnaeus. Cha đã nghe tên cô ấy bao giờ chưa?"

"Chưa, ta chưa từng nghe đến tên cô ấy. Còn ông thì sao?"

Người quản gia lắc đầu. Philip tự hào rằng anh đã làm quen được một người nào đó mà ngay cả cha mình, người thuộc giới quý tộc từ rất lâu rồi, không biết.

"Con sẽ hỏi ý kiến của cô ấy về vấn đề của bá tước. Nó có chút khó khăn khi đi vòng qua cô ấy và hỏi xin sự giúp đỡ của Bá tước. Còn điều gì nữa không, thưa cha?"

Cha anh dường như đã kiệt sức.

Mặc dù vẫn còn chút không hài lòng, Philip bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bước tiếp theo là gửi lời mời tới sứ giả Vương quốc Ma thuật, quý cô Allbedo, và suy nghĩ làm cách nào để củng cố vị trí của mình từ đó.

Phần 4

Một hội trường lớn đập vào mắt Philip, lớn bằng với phòng khiêu vũ Hoàng gia- không thậm chí nó còn hơn thế.

Anh không nhịn được ý nghĩ muốn cho người khác xem nó. Hilma đã sắp xếp toàn bộ công việc chuẩn bị cho địa điểm này. Tuy nhiên, trước đó cô cũng hỏi anh: "Tôi nên sắp xếp cho một sự kiện khiêu vũ bình thường hay một buổi biểu diễn có một không hai? Cái sau cần một sự đột phá nếu muốn tổ chức trở lại?". Và Philip không do dự chọn phương án sau.

Nói cách khác, vũ hội này được tổ chức là nhờ Philip trang trải chi phí cho nó- nói cách khác, đây là sự kiện tương ứng với công sức anh bỏ ra. Sau đó, đã có nhiều quý tộc tới đây vì anh.

Thật hoàn hảo. Tuy nhiên, vì điều này mà Philip cảm thấy không hài lòng về một chi tiết.

Anh đã quyết định danh sách khách mời- mặc dù là dựa vào trí tuệ của người khác, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là anh- và con dấu trên những lời mời là của gia đình anh. Quan trọng hơn cả, tất cả mọi người tới đây là để gặp sứ giả của Vương quốc Ma thuật. Và người mời vị sứ giả đó là Philip.

Nói cách khác, anh là người tổ chức vũ hội và là người cố gắng để nó diễn ra, do đo, anh phải là người nhận được lời khen ngợi mới phải. Họ cần phải cảm ơn Philip đã mời họ đến một sự kiện như thế này. Họ cũng cần ca ngợi lòng dũng cảm của anh khi mời sứ giả của Vương quốc Ma thuật trong khi không ai dám tiếp cận.

Thay vào đó, chuyện gì đang xảy ra đây?

Người đầu tiên mọi người nói chuyện là Hilma. Sau đó mới đến chào anh. Ngoài ra, thái độ của họ cũng rất miễn cưỡng, sau khi Hilma nói tên của Philip. Họ sẽ làm gì nếu cô ấy không nói ra?

Kể từ khi anh nợ Hilma một việc, anh phải thừa nhận là cô ấy nổi bật hơn anh. Tuy nhiên, tất cả những gì anh cảm nhận về giới quý tộc đó là phiền phức. Theo những điều cơ bản của giới quý tộc, người đầu tiên phải chào hỏi cần phải được làm rõ.

Đó là lí do tại sao mày lại vô dụng. Có vẻ như chấp nhận đề nghị của Hilma là một ý tưởng tồi.

Anh đã mời những quý tộc tới đây bằng cách sử dụng thông tin của Hilma.

Quý tộc mà anh chọn đều là những người đứng đầu gia đình mới được nâng lên sau chiến tranh với Vương quốc Ma thuật, hoặc những người sẽ sớm trở thành người đứng đầu gia đình. Nói cách khác, những người này phần nào giống với Philip.

Lí do anh chấp nhận đề nghị của Hilma là vì không nhiều người có suy nghĩ giống Philip. Nếu không có sự thay đổi về người thừa kế trong gia đình, rất có khả năng mọi người đều nghĩ xấu về Vương quốc Ma thuật.

Tuy nhiên-

Có ai ở đây là không đủ năng lực?

Anh nhìn lướt qua những vị khách mới tới, và đi về phía Hilma.

Thật lộn xộn, Philip nghĩ.

Những kẻ ngốc bị chôn vùi trong cái cây gia đình thật sự ngốc. Đó là lí do tại sao họ sai lầm về người mà họ phải nói chuyện với trước tiên. Hay đúng hơn, có thể nói là không có lí do nào khác cho chuyện đó.

...Không, nhưng, đây không phải chuyện tốt sao? Họ sẽ không thể lên lãnh đạo vì họ là những kẻ ngốc, phải không? Nếu có quý tộc nào ở đây có bộ não tốt hơn của mình, thì mình sẽ không thể đứng đầu phe mới thành lập này, và thật đáng tiêcc, gia đình mình không được mạnh mẽ cho lắm.

Đây có thể là cơ hội dành cho anh. Vì đây là lỗi của họ, anh sẽ xem xét đến chuyện họ nợ anh khi không nói chuyện với anh đầu tiên, và sau đó anh sẽ thu thập chúng trong tương lai.

Khi anh đang háo hức với âm mưu mới, Hilma xuất hiện trước mặt anh.

Cô ấy là một phụ nữ gầy tới mức da bọc xương.

Cơ thể mỏng manh ốm yếu tạo cảm giác cô bị bệnh nan y. Có lẽ cô ấy rất đẹp nếu béo lên, nhưng đó đã là quá khứ.

"Philip-sama, khách mời đã đến đủ."

"Vậy à?"

Nói cách khác, họ đều thấy anh như người đứng thứ hai, Philip nghĩ. Anh cố gắng che đậy cảm xúc của mình, nhưng hình như Hilma có thể nhín thấu được điều đó.

Cô cười khúc khích.

"Anh có vẻ không hài lòng."

"Không, chắc chắn là không."

Philip cười. Anh là một quý tộc- anh có thể đối phó được với chút mưu mẹo này.

"Không cần phải nói dối. Tôi ủng hộ anh là vì tôi có thể nhận được lợi ích từ đó, Philip-sama. Giữa chúng ta không nên giấu diếm điều gì cả."

Lời nói của cô tràn đầy nịnh hót.

Chính là nó.

Trái tim Philip run rẩy.

Đây là thái độ một người bình thường khi đứng trước mặt quý tộc.

Cuối cùng anh cũng trải qua tình huống mà anh trông ngóng khá lâu rồi, và những bực tức trong trái tim anh biến mất như một lời nói dối.

"Có vấn đề gì sao, Philip-sama?"

"Không...à, nghĩ kĩ thì, tôi không buồn, nhưng cảm thấy hơi khó chịu."

"Là gì? Thiếu gì đó sao? Nếu vậy, tôi có cần chuẩn bị trước khi sứ giả-dono đến không?'

"Không phải vậy." Philip nói sau khi ho nhẹ một cái. "Tôi chỉ đơn giản là không mong đợi mọi người ở đây đều...bình thường thế này. Cho dù tôi có tập hợp tất cả thành một phe, tôi tự hỏi họ có đủ sức chống lại phe khác hay không. Đó là lí do tôi cảm thấy khó chịu."

"Tôi hiểu rồi, thì ra là như thế."

Hilma mỉm cười.

Cô quá gầy để có thể làm người ta cứng lên. Mặc dù vậy, sự quyến rũ của cô vẫn nuốt chửng anh.

"Nhưng sau đó, không phải vì vậy mà họ cần sự lãnh đạo cẩn thận của anh sao, Philip-sama? Tôi muốn anh chú ý đến lãnh địa của anh- nông dân ở đó rất thông minh sao?"

"Không-"

"Đó là lí do tại sao họ cần một lãnh đạo thông minh, đúng không?"

"Đúng vậy, rất đúng."

"Nếu đó là anh, Philip-sama, tôi chắc chắn anh sẽ lãnh đạo phe này tốt. Tôi sẽ cung cấp những sự giúp đỡ tốt nhất có thể."

"Bởi vì cô sẽ đạt được lợi ích từ đó phải không?"

"Dĩ nhiên. Tôi giúp đỡ anh, vì tôi chắc chắn sẽ thu được lợi ích từ đó."

Hilma cười khúc khích.

Tức giận trong lòng Philip biến mất.

Mọi điều Hilma nói đều đúng.

Vận may của Philip đã dẫn Hilma tới với anh.

Cô có mạng lưới quan hệ rộng, giàu có, và có quyền tiếp cận với rất nhiều điều tuyệt vời mà Philip không có được ở trong thủ đỏ. Lí do một người như cô lại muốn nịnh nọt anh cũng rất hợp lí. Ngoài ra, điều kiện trả nợ cũng rất đơn giản, đó là lí do tại sao anh cảm thấy rất thoải mái khi dùng tài nguyên của cô.

"Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ làm cho cô giàu có hơn tất cả những người phụ nữ khác."

Mắt Hilma mở to, và sau đó cô mỉm cười hạnh phúc.

"Chà, thú vị đấy. Tôi sẽ rất vui nếu được đeo một chiếc vòng cổ đá quý lớn giống như những phụ nữ quý tộc khác. Vì vậy, xin hãy làm việc chăm chỉ, Philip-sama!"

"A, cứ để đó cho tôi...Được rồi, tôi có thể hỏi một câu không, cộng tác viên-dono?"

"Được thôi."

"...Tôi có thể biết tại sao cô lại gầy như vậy được không? Cơ thể cô có vấn đề gì à?"

Khá là rắc rối nếu cô không hỗ trợ anh nữa. Nếu ngay cả những linh mục cũng không thể chữa lành cho cô, thì anh phải tìm người thay thế cho cô ấy, hoặc nhờ cô đưa ra kế sách.

"Ồ, chuyện chẳng có gì đâu."

"Tôi nghe nói một vài người thừa kế nữ đã ăn kiêng để giảm cân, đó là lí do?"

Hilma mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nụ cười của cô mang theo sự bất an.

"Không phải. Thực tế là, tôi không thể ăn những loại thức ăn đặc, vì vậy mà tôi chỉ có thể tiêu thụ đồ uống, và tôi không thể uống quá nhiều...đúng vậy. Đừng lo lắng. Sẽ có người sử dụng ma thuật hồi phục nếu đó là một căn bệnh."

Tâm trạng của cô trở lại bình thường như chưa hề có chuyện xảy ra.

"Tôi chắc chắn sẽ không chết trước khi gặt hái phần thưởng từ những vị khách của chúng ta, Philip-sama."

"Ồ, thật sao, vậy tốt quá. Tuy nhiên...tại sao cô lại không thể ăn thức ăn đặc?"

Câu hỏi này không khác gì một tuyên bố vô dụng, nhưng nó cũng có một vài tác động. Một vài cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt Hilma.

Sự thay đổi này lớn hơn trước, và nó làm Philip lo lắng.

"Có- có- chuyện không ổn sao?"

"À, xin lỗi. Tôi chỉ nhớ lại vài điều."

Hilma che miệng khi cô nói vậy, trông cô rất nhợt nhạt.

"À-xin lỗi vì đã làm cô nhớ lại những kí ức kinh khủng."

Điều gì đã làm cho cô ấy không còn khả năng ăn thức ăn rắn? Trong khi hiện tại cô có mạng lưới quan hệ rất rộng, và đủ giàu cho một cuộc sống xa hoa, hẳn là cô ấy phải có một thời gian không thể ăn đúng nghĩa. Anh muốn tìm hiểu thêm, nhưng có lẽ không nên làm vậy.

"Philip-sama, tôi tin đã đến lúc mời sứ giả ra rồi. Tôi nghĩ rằng nếu anh hộ tống cô ấy, mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Điều này sẽ chứng minh anh là người bỏ nhiều công sức nhất hơn mọi lời nói- nó cho thấy ai là người mạnh mẽ nhất ở đây."

"Ồ! Thật vậy, đúng vậy."

Bởi vì cô đã xuất hiện một mình tại bữa tối Hoàng gia, Philip đã nghĩ điều đó thật bình thường. Và nó không phải. Thật xấu hổ khi anh không biết trường hợp đó, và anh đã ra vẻ là một hành động bị lãng quên nhưng chỉ cần nhớ.

"Mọi người chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Nhiều người không bắt chuyện với anh chắc chắn sẽ thấy lo lắng và khó chịu đó, Philip-sama."

Một niệm vui sướng tàn bạo thức tỉnh trong tim Philip. Môt vài quý tộc ở đây có tước vị cao hơn, và có lãnh địa rộng hơn anh. Loại biểu hiện mà họ thể hiện với anh, anh đã từng được xem là gánh nặng của gia đình-.

"Đúng vậy, thật không tốt khi cứ để cô ấy chờ đợi. Tôi sẽ qua đó."

"Sau đó, tôi sẽ cho người chỉ đường cho anh."

Philip đi theo một người làm công của Hilma tới phòng của sứ giả Vương quốc Ma thuật, Allbedo.

Anh gõ cửa, và sau đó mở nó ra.

Những gì anh thấy phía sau cánh cửa là một phụ nữ có vẻ đẹp không ai sánh bằng.

Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền, không phải cái trong cuộc gặp của họ ở cung điện Hoàng gia. Đôi vai trần trắng và mịn như thạch cao, và chiếc vòng cổ của cô gồm những viên đá quý lớn liên kết với nhau, trông hơi lòe loẹt một chút, nhưng nó nhấn mạnh vẻ đẹp của cô.

Thật đẹp...

Philip đỏ mặt.

"-Chúng ta đi thôi chứ?"

"Vâng. Hãy cho phép tôi hộ tống cô tới đó."

Philip cầm lấy bàn tay được bọc trong một chiếc găng tay ren màu đen, và giúp Allbedo đứng dậy.

Một mùi thơm chui vào mũi anh. Loại nước hoa này là gì nhỉ, nó làm trái tim mình như được thấy ánh sáng. Mặc dù anh muốn hít một hơi thật sâu để cảm nhận, nhưng đó là một hành động thô lỗ.

Hai người đi bộ về phía phòng khiêu vũ trong im lặng làm cho không khí hơi chút nặng nề. Philip cố gắng nghĩ một chủ đề gì đó, nhưng trong khoảng thời gian đó, họ đã gần tới nơi.

"Có rất nhiều quý tộc trong phòng khiêu vũ. Tất cả họ đều đến đây để được chiêm ngưỡng cô đấy, Allbedo-sama."

Nổi hết cả da gà, nhưng cũng có chút hiệu quả.

"Thật sao? Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Philip-sama."

Allbedo mỉm cười dịu dàng, làm trái tim Philip đập mạnh.

Trong khi có thể không phải là trường hợp đó, nhưng có thể là cô ấy đã bắt đầu thích anh.

Anh là người sẽ sớm đứng đầu một nhóm tuyệt vời. Ngược lại, Vương quốc Ma thuật nắm giữ sức mạnh quân sự áp đảo, nhưng hiện tại nó còn nhỏ hơn một thành phố tự trị.

Khi nghĩ như thế, anh khá tự tin về bản thân.

Chưa kể, anh chưa lập gia đình.

"Nghĩ kĩ thì, cô đã kết hôn chưa, Allbedo-sama?"

Allbedo cứng người. Anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu hiện đó.

Philip cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận ra rằng anh đã đặt một câu hỏi không phù hợp chút nào.

"Thật là một câu hỏi kì lạ, Philip-sama. Rất tiếc, chưa có đối tượng nào phù hợp với tôi, và đáng buồn là tôi đang độc thân."

"Vậy sao? Với vẻ đẹp của cô, tôi tin chắc số người muốn cầu hôn cô có thể nhét đầy một thành phố đấy, Allbedo-sama."

"Fufu- nhưng thật ngạc nhiên là không có ai cầu hôn tôi cả. Tuy nhiên, đề nghị này sẽ khá là rắc rối với tôi, vì vậy mà nó thật sự không tốt, theo ý kiến của tôi là vậy."

"Vậy à..."

Trước khi tới cánh cửa, Philip đặt tay lên vai Allbedo, và kéo cô ra phía sau anh.

Có những tiếng gichiri kì lạ. Philip nhìn sang bên phải để xem nó đến từ đâu.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Chút nghi ngờ nhỏ bé của anh đã bị xóa mờ bởi câu hỏi và một nụ cười trên mặt cô.

"Không, không có gì. Được rồi, hãy cho phép tôi."

***

Chính xác thì đôi mắt của họ thấy gì?

Làm thế nào mà cảnh này xuất hiện từ những tên hề mặc quần áo quý tộc này?

Hilma quan tâm đến câu trả lời cho những câu hỏi.

Đồ ăn số một, phục vụ số một, đồ dùng hạng nhất, âm nhạc tuyệt nhất, và phía dưới là một đám quý tộc rác rưởi hạng ba.

Những người có mặt tại đây là đám chất thải vô tích sự, người con trai thứ ba và thấp hơn, những kẻ phụ của phụ. Họ đã bị buộc phải cúi đầu với thế giới vì nhiều lí do khác nhau và trong lòng họ chất đầy oán giận.

Khuôn mặt họ đã trình bày tất cả.

Nhiều người thể hiện niềm vui của sự giải thoát. Những người khác bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dục vọng. Với những người này, nơi đây là nơi mà họ có thể hưởng thụ đầy đủ lòng hư vinh của mình.

Nhưng ngược lại, nơi này luôn được dự định để làm một nơi nuôi dưỡng.

Giới quý tộc Vương quốc đang rơi vào hỗn loạn.

Đã vài tháng kể từ cuộc chiến với Vương quốc Ma thuật, nhưng những vết sẹo nó để lại rất lớn và có thể không cách nào chữa lành. Một số phe phái đã bị giải thể vì điều này và vì những người mới lên thế chỗ họ. Một vài nhà quý tộc thượng lưu đã bị thay thế bởi những gia đình trước đó nằm thấp hơn.

Sự hỗn loạn ở Vương quốc hiện tại là một cơ hội rất tốt cho những người không thuộc phe phái nào. Không, đó có thể là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu những phe phái thành lập lại, họ có thể bị loại ra một lần nữa.

Do đó, cuộc tụ hội này là mảnh đất nuôi dưỡng khổng lồ cho họ.

Đây sẽ là nơi những con cá đói ăn những con cá nhỏ vào bụng.

Ngược lại, những con cá bột nhỏ ăn ké với họ đã được cảnh báo trước sao? Hoặc họ nhận ra điều gì đó và khéo léo buông tha? Hoặc có lẽ- những quý tộc đầy tham vọng kia, những người trở về bàn giành lại lợi thế như họ muốn- sẽ trở thành những kẻ ăn thịt?

Sau khi nghiên cứu cảnh này gần 1 giờ, Hilma kết luận rằng không quý tộc nào ở đây có thể xem như là hạng nhất, loại cô muốn gài bẫy với tất cả sức mạnh của mình.

Dù vậy, cô không hề thất vọng với kết quả này. Thật vậy, cô sẽ lo lắng nếu có một quý tộc hạng nhất đến nơi này.

Cô khá cẩn thận trong việc gửi giấy mời, nhưng Hilma không hề nghĩ cô làm việc hoàn hcôo. Có thể sẽ có người của phe nào đó đến đây.

Tuy nhiên, nó cũng rất thú vị, cô nghĩ.

Báo cáo của cô càng nhiều điều, giá trị của cô càng tăng. Đây hoàn toàn không phải là điều xấu đối với cô.

Vậy thì, đến lúc rồi sao?

Một tiếng rưỡi kể từ lúc vũ hội bắt đầu, vì vậy đây là lúc công việc bắt đầu.

Công việc của Hilma thực tế giờ mới bắt đầu.

-Thật đáng sợ.

Kiêu ngạo trước đây của cô biến mất như một lời nói dối.

Có lẽ một từ nhẹ nhàng như 'đáng sợ' không đủ để diễn tả sự khủng khiếp dâng lên từ dạ dày cô. Cô đã từng nghĩ đến chuyện chạy trốn với tất cả sức mạnh khi tưởng tượng ra địa ngục đang chờ đón cô nếu những người đó không hài lòng.

Tất nhiên, nếu cô thực sự làm thế, cô chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt mà khiến cho địa ngục với cô không khác gì thiên đường.

Là một thành viên của Eight Finger, cô đã ra rất nhiều mệnh lệnh ám sát cho đám tay chân của mình. Cô cũng bắt nhiều người phải chịu khổ cực trước khi giết họ. Nhưng so với những gì đám quái vật kia làm thì cô còn nhân từ lắm.

"-Hilma!"

Giọng nói từ phía sau đánh thức cô.

Khi quay lại, cô nhìn thấy gã đàn ông ngu ngốc nhất trong hội trường này.

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Không, Philip-sama không có gì sai cả."

Hilma giấu cảm xúc thật của mình sau nụ cười. Một trong số những cảm xúc đó là tức giận vì bị một tên rác rưởi làm cho giật mình.

"Allbedo-sama muốn nghỉ ngơi khoảng 10 phút, vì thế tôi đến tìm cô."

"Cũng hợp lí thôi, dù vậy cô ấy đã nói chuyện với tất cả khách mời. Tôi hiểu; vì thế, tôi sẽ đi cùng Allbedo-sama đến phòng nghỉ."

"Thật không? Tôi cũng đi."

Gã đang nói cái quái gì thế? Đó là câu trả lời Hilma muốn ném vào mặt gã. Không, có thể là gã cảm nhận được điều gì đó.

Với chút cẩn thận, Hilma tiếp tục diễn:

"Tôi cảm thấy tốt nhất là không nên làm vậy."

"Tại sao? Tôi đã ở bên cạnh Allbedo-sama cho tới lúc này. Không lạ gì nếu chúng tôi đi cùng nhau phải không?"

Hiện tại Hilma chắc chắn gã này không nghi ngờ bất cứ điều gì cả.

Nói cách khác, gã là một đứa con nít trong đám trẻ con, một đống shit không có chút kiến thức hay nghi thức của một quý tộc.

"Tôi sợ rằng nếu một phụ nữ đi cùng với một người đàn ông không phải chồng mình, nó có thể sẽ dẫn tới...một vài tin đồn không tốt cho cả hai."

"A, tuy nhiên, kế hoạch của tôi là trở về ngay lập tức sau khi tôi đi tới đó."

"Dù là vậy thì cũng không thích hợp chút nào cả. Tôi hiểu anh quan tâm tới cô ấy với tư cách là người tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, tôi là người đã cũng cấp địa điểm, vì vậy, hãy để tôi nhận trách nhiệm này, và hộ tống Allbedo-sama an toàn tới khu vực nghỉ ngơi."

"Ahh..."

Có vẻ như gã muốn nói gì đó, nên Hilma chờ đợi để gã nói.

Sự thật là cô cũng muốn làm chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng không may, gã ngốc này là động lực đằng sau cuộc tụ hội này. Cô không thể quá thô lỗ với gã.

"Cô nghĩ gì nếu như tôi cầu hôn cô ấy?"

"Cờ lờ gờ tờ???"

Hilma hoàn toàn quên đi vai diễn của mình.

"Ế? Nói gì cơ?"

"Ví dụ gì đó, một cách để tôi cầu hôn Allbedo-sama."

Vãi lều!?

Hilma cố gắng không phun ra những từ đó. Cô hầu như không tin rằng có người thật sự ngu ngốc như thế. Theo thông tin của Hilma, người mà gã tán tính chính là cánh tay phải của Vua pháp sư- nói cách khác, người này giữ vị trí tương đương thủ tướng. Một tên quý tộc hạng ba cầu hôn với một người như thế là chuyện không tưởng.

Có lẽ nếu gã đề nghị kết hôn với công chúa Renner thì Hilma ít bị sốc hơn.

"Ahhh, nhưng cô thấy đấy, tôi là một người đàn ông sắp trở thành người đứng đầu của những quý tộc nơi này. Tôi không nghĩ rằng mình cách cô ấy quá xa, đúng không?"

Cô không nhận ra cổ họng mình đang co rút lại.

Mặc dù cô biết những thứ đó sẽ không thể trượt xuống cổ họng mình, cảm giác bất an và sợ hãi từ chấn thương tâm lí đã khiến cô có hành động như vậy.

Giả sử người đó nghe được những lời ngu ngốc của một kẻ không hề hấp dẫn với phụ nữ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thật tốt nếu chỉ có Philip đi chịu những hậu quả đó. Nhưng nếu cô ấy quyết định trừng phạt vì điều đó, tức là địa ngục đang chờ đợi cô lúc này.

"Trong, trong mọi trường hợp thì không hề khả thi chút nào. Tôi nghe nói cô ấy giữ vị trí tương đương với thủ tướng ở Vương quốc Ma thuật. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ là một nữ công tước ở Vương quốc."

"Nhưng Vương quốc Ma thuật chỉ là một quốc gia tự trị nhỏ xíu thôi mà."

"Không, không, anh không thể nói như thế được."

Những lời vừa rồi, những lời nhạo báng Vương quốc Ma thuật, làm Hilma nổi da gà sợ hãi.

Đúng là xét về lãnh thổ, Vương quốc Ma thuật không lớn, cho dù tính thêm cả bình nguyên Katze. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của họ không vượt trội à? Cho dù dồn bao nhiêu nỗ lực cho thương mại, ngoại giao hay các lĩnh vực khác, mối quan hệ giữa cách nước vẫn được quyết định dựa trên sức mạnh quân sự. Không quan trọng lãnh thổ một quốc gia lớn như thế nào, bởi vì nếu quốc gia bị mất, mọi thứ cũng bị lấy đi.

Nếu gã thậm chí không hiểu nổi thực tế đó, thì làm sao cô có thể giải thích theo cách thằng ngốc này có thể hiểu được đây?

Hilma suy nghĩ, nhưng không tìm được câu trả lời. Sau tất cả, sự khôn ngoan và ngu dốt là hai mặt của một đồng xu.

Cuối cùng, cô phải nói lí do đó ra cho gã.

"Không thể nào. Không có chút cơ hội nào để cô ấy kết hôn với anh, Philip-sama."

"...Nhưng tôi nghĩ tâm trạng cô ấy khá tốt. Không phải hai chúng tôi nhìn rất xứng đôi khi đi cùng nhau sao?"

Vậy đó là những gì gã nghĩ, Hilma ngạc nhiên.

Có thể nào gã cố gắng để kéo mọi người về phía mình bằng cách hành động như gã đã có sự ủng hộ từ Vương quốc Ma thuật? Gã này là một tên đần độn...nghiêm túc đấy, tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh đấy. Xin đừng làm người đó tức giận.

Hilma cảm thấy dạ dày chua chua.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô muốn cho gã này cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy trơng dạ dày.

"...Có lẽ tôi đã nói hơi nhiều. Xin phép cho tôi đi hộ tống Allbedo-sama. Anh nên ở lại và tận hưởng như một người chủ trì đi, Philip-sama."

"...Chà, nếu là vậy thì không tránh được rồi. Tôi sẽ giao Allbedo-sama cho cô."

Cần đíu gì mày cho phép, Hilma cúi đầu, giữ những từ đó trong tim. Và rồi, để không phải nghe bất kì câu lảm nhảm nào của thằng ngốc này nữa, cô đi thẳng về chỗ Allbedo.

Allbedo đang nói chuyện với một quý tộc. Bình thường thì Hilma sẽ xem xét tâm trạng hai người và chờ đợi. Tuy nhiên, đối phó với gã ngốc kia đã làm cô kiệt sức, nên cô ngay lập tức bắt chuyện với Allbedo:

"Xin lỗi, Allbedo-sama, có vẻ như ngài cần đi nghỉ một lát đấy."

"Thật vậy...Rất xin lỗi, tôi xin phép đi nghỉ một lát."

Cầm lấy bàn tay của Allbedo, Hilma dẫn Allbedo ra khỏi phòng khiêu vũ.

"Fu~...A, thật kinh tởm."

Hilma quay lại khi nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Nếu là chuyện xấu, thì cô nên làm gi đây?

Khi cô quay lại, cô thấy Allbedo lau nhẹ vai cô ấy bằng một chiếc khăn tay.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

"Một tên đàn ông kinh tởm đã chạm vào ta. Chỉ có một người đàn ông trên thế giới này được phép dâm đãng sờ mó cơ thể này của ta mà thôi...Chết tiệt. Đó là một tên óc shit..."

Cô ấy nói kèm theo những cái nghiến răng. Nghĩ về khuôn mặt cô ấy, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười trang nhã, sẽ thật sự biểu thị sự không hài lòng của mình ra bên ngoài. Đó có phải là cách cô ấy thể hiện sự không hài lòng không?

Hilma do dự. Cô có nên nói chuyện với cô ấy không? Hoặc đây là khúc dạo đầu cho sự trừng phạt?

"...Ta nên làm gì? Nói gì đi."

"À...vâng..." Hilma trả lời, trái tim cô đầy hoảng sợ. "Tôi có thể hiểu được ngài cảm thấy thế nào, Allbedo-sama."

"À, nếu là trường hợp đó...cô có thể tống khứ con dòi kia đi và nâng đỡ một kẻ khác được không?"

"Nếu đó là mong muốn của ngài, tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị một con rối khác cho ngài, Allbedo-sama."

Allbedo mở miệng, rồi khép lại. Cô lặp lại hành động đó vài lần.

Đó là một đề nghị rất hấp dẫn, khiến cho bất cứ ai cũng phải do dự.

Tuy nhiên, không quan trọng cô chọn gì. Thứ chờ đợi kẻ đó chỉ là địa ngục. Tuy nhiên, bất kì điều gì xảy ra với xác chết biết đi ngu ngốc, người ta chỉ có thể nói là do gã tự làm tự chịu.

"Hu...Đừng bận tâm. Gã chỉ là một điểm phiền phức bình thường thôi. Sự ngu ngốc của gã được thể hiện khá ấn tượng trong bữa tiệc Hoàng gia, do đó, kéo luôn nó ra sẽ rất lãng phí...Hừm, có chút thú vị khi theo dõi nó. Nhưng không, có lẽ là không."

Hilma nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy, nhớ lại những tưởng tượng điên rồ và khủng khiếp của một thằng điên muốn kết hôn với Allbedo.

Điều gì sẽ thay đổi nếu cô nói chuyện đó với cô ấy?

Không, đáng sợ lắm. Cô không đủ dũng cảm để nói cho Allbedo. Sau tất cả, cô có thể bị coi là có dính líu đến chuyện này.

"Gã chẳng làm được gì, nhưng gã lại tin gã là người đặc biệt nhất. Gã thật sự đạt đến cảnh giới cuối cùng của ảo tưởng sức mạnh."

"Thật vậy. Chẳng bao lâu nữa ta có thể rải từng mảnh của gã xuống đất. Gã phải bị trừng phạt vì tội chạm vào cơ thể này, thứ chỉ thuộc về Ainz-sama, với bàn tay bẩn thỉu của gã."

Họ không nói gì nữa, và họ cũng không gặp ai khác. Hilma mang theo Allbedo vào một căn phòng.

Khi đến căn phòng đó, chân Hilma gần như mềm oặt đi. Cầm tay một người phụ nữ- vốn là người thân tín với quỷ vương có thể khuất phục Jaldabaoth- đã rút đi một lượng lớn sức chịu đựng của cô. Tuy nhiên, không thể duy trì tư thế của mình hoàn toàn bị cấm.

Hilma thu chút sức lực còn lại. Cô thầm quyết định sẽ ngủ nguyên ngày nếu mọi chuyện xong xuôi.

"Mời đi lối này."

Sau khi Hilma mở cửa, những người đàn ông đang ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy. Họ đều gầy rộc như Hilma. Họ là đồng nghiệp của Hilma; 5 thủ lĩnh khác của Eight Finger và tổng thủ lĩnh của họ, tổng cộng 6 người.

Họ là những người cô tin tưởng nhất trên thế giới này. Trong quá khứ, họ đã có mâu thuẫn bởi lợi nhuận thu được, nhưng bây giờ thì không còn vậy nữa. Sau khi biết mối liên hệ giữa Jaldabaoth và Vương quốc Ma thuật thì số phận của họ liên kết lại với nhau. Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn làm việc như một nô lệ cho đến khi đất nước này bị tàn phá và họ được giải thoát.

Những người bạn thân của cô cúi đầu khi họ trông thấy hóa thân của sự khủng khiếp (Allbedo). Sự lo sợ của họ thể hiện rất rõ ràng từ những đôi vai run run kia.

Hilma đóng cửa phòng, và Allbedo ngồi xuống chiếc ghế cao nhất trong phòng. Những người đàn ông và Hilma không ngồi xuống, họ vẫn đứng như chờ đợi mệnh lệnh dành cho mình.

"Hiện tại, đơn hàng cho ngươi có rất nhiều. Ngươi cần chuyển tài nguyên sang Vương quốc Ma thuật."

"Đã hiểu, tôi rất mong muốn được phục vụ."

Thủ lĩnh chi nhánh buôn lậu không lãng phí một giây nào. Hắn có thể sao? Một khi đã bị triệu tập như thế này thì phản ứng của tất cả mọi người chỉ nằm gọn trong một chữ 'hiểu'. Chẳng còn điều gì khác họ có thể làm ngoài điều đó.

Thủ lĩnh chi nhánh buôn lậu đã mất rất nhiều năng lượng bên trong Hiệp hội thương nhân trong sự kiện Jaldabaoth, khi mà nhiều tài nguyên của hắn đã bị đánh cắp. Dù vậy, điều đó cũng khiến hắn có lợi thế trong vị trí hiện tại. Lí do là vì các giao dịch của hắn với những quý tộc đã tham gia vào chiến tranh với Vương quốc Ma thuật đều là bằng tiền mặt. Hoặc có lẽ, chính xác hơn là quyền lực của hắn đang dần trở lại khi mà bây giờ những thương nhân- những kẻ vay tiền từ quý tộc- bây giờ đang chịu áp lực trả nợ.

"Ta không đề cập đến chuyện đó. Tất cả những gì ngươi cần làm là tiến hành giao dịch ở một mức giá phù hợp. Sau đó, ngươi sẽ dùng tiền kiếm được để đầu cơ lương thực chuẩn bị cho nạn đói sắp tới ở Vương quốc. Mua khẩu phần mà quân đội Hoàng gia không thể chuyển ra ngoài trong thời gian này - không, bắt đầu bằng việc kinh doanh hợp đồng kì hạn về lúa gạo. Cuối cùng, Ainz-sama đang chuẩn bị sản xuất lương thực số lượng lớn."

Tương lai cô nói chắc chắn sẽ xảy đến, vì một lượng lớn lao động tại Vương quốc đã mất đi.

"Đã hiểu. Tôi sẽ huy động đám thương nhân ngay."

"Điều này đặc biệt quan trọng. Hãy chắc chắn rằng họ có mặt trong lô hàng đầu tiên đi qua."

Người đàn ông cẩn thận nhận lấy mảnh giấy cô ném ra.

"Vâng!"

"Tiếp theo, có tin tức gì về những vật phẩm ma thuật không?"

Một người đàn ông gầy còm khác lên tiếng.

"Tôi vô cùng xin lỗi!"

Hắn cúi người chạm đầu xuống bàn, với một lực khá đáng kể.

"Cấp dưới của tôi đang xâm nhập vào Hiệp hội ma pháp sư để tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn. Nếu cho tôi thêm chút thời gian- không, nếu ngài chấp nhận một báo cáo theo tiến độ, tôi có thể cung cấp ngay bây giờ."

"Đừng lo. Chỉ cần tăng tốc độ lên là được. Ngoài ra...Ừ. Các ngươi đã quyết định đồng bạn mới của mình chưa? Nếu thế, chúng ta cần phải đưa chúng về nơi rửa tội."

Đồng bạn trong câu hỏi chính là những vị trí thủ lĩnh còn trống trong Eight Finger.

Khi nhớ lại chính xác rửa tội là gì, Hilma cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn lại. Những người khác cũng có biểu hiện tương tự, họ cố gắng giữ cho thần kinh của mình luôn được kiểm soát.

Đó là lễ rửa tội ma quỷ, thứ đó có thể phá vỡ ý chí và hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ phản kháng của đối tượng. Nếu bất kì ai trong phòng này nghe được rằng họ sẽ phải chịu lần nữa, thì chắc chắn họ sẽ bắt đầu la hét như những đứa trẻ.

"Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định được." Tổng thủ lĩnh nói.

Đây là sự thật, nhưng cũng là một lời nói dối.

Lí do ông ta nói như vậy là vì những bộ phận thiếu thủ lĩnh kia hiện tại đã trở thành vô ích. Những chiếc ghế trống là của chi nhánh bảo an và chi nhánh nô lệ. Và chúng gần như không còn giao dịch nào cả, vì vậy, có rất ít lợi ích đạt được nếu có người ngồi vào vị trí đó. Đối với các vị trí cũ, sự tồn tại rất cần thiết của hai chi nhánh kia không hề chắc chắn chút nào. Ngoài ra-

"Các quý ông mà chúng tôi được phép mượn đã hoạt động rất tốt. Thật không thực tế khi để họ tự lãnh đạo chính mình."

Các quý ông trong câu nói vừa rồi chính là những undead mà họ được cho mượn, mỗi kẻ đều sở hữu sức mạnh kinh khủng.

Khi họ nhận ra Six Arm đã chết, một nhóm dưới quyền- đội trưởng từng là một Kẻ săn tiền thưởng- bắt đầu một âm mưu đảo chính. Kết quả là họ gửi ra một sinh vật undead. Kết quả là thực thể này đã tiễn cả 40 người đi ngắm gà khỏa thân mà không chừa một ai cả.

Có một lí do để làm như vậy, một lí do quả thật rất buồn cười. Đó là bởi vì không ai trong phòng này (Note: Trừ em Allbedo ra nhé) muốn người khác trải qua những điều họ phải chịu. Những kẻ sừng sỏ trong thế giới ngầm, kẻ bình tĩnh ra lệnh giết người, không muốn người khác nếm trải hương vị tuyệt vọng đó. Đây là cách họ bảo vệ những người đó.

"...Ta hiểu. Miễn là tổ chức có thể hoạt động bình thường là được. Tiếp theo, các ngươi có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Tôi sợ phải hỏi, nhưng chúng tôi phát hiện rằng những bộ xương làm việc trong hầm mỏ rất năng suất. Nếu có thể, chúng tôi muốn giữ chúng lâu hơn một chút."

"Hừm, tất nhiên. Nếu các ngươi trả phí thích hợp thì không có vấn đề gì cả."

"Rất cảm ơn!"

Trán của người vừa nói đổ mồ hôi đầm đìa. Ông ta lau nó bằng một chiếc khăn tay khiến nó trở nên ẩm ướt và đổi màu.

Điều đáng sợ của Vương quốc Ma thuật không phải chỉ ở chiếc roi mà họ nắm giữ, mà cả kẹo ngọt mà họ cung cấp nữa.

Họ không lấy tất cả mọi thứ như kẻ mạnh thường làm với kẻ yếu, nhưng họ tiến hành kinh doanh như thương nhân lão luyện và chơi rất đúng luật. Miễn là không có ý phản bội, người ta thậm chí có thể an tâm khi được che chở dưới đôi cánh của những sinh vật mạnh mẽ. Tất nhiên, nếu có cơ hội nêu ý kiến, họ (Note: Đám thủ lĩnh) sẽ vẫn chọn sợ hãi bỏ chạy.

"Được rồi, không có nhiều điều cần phải nói nữa. Ta tin rằng ta đã đề cập từ trước, những chuyện các ngươi đang vất vả thực hiện chính là để giúp Vương quốc Ma thuật nuốt chửng Vương quốc trong tương lai. Để chuẩn bị cho ngày đó, các ngươi cần bắt đầu xâm nhập vào và trở thành thương nhân hợp pháp."

"Đã rõ!!"

Tất cả mọi người đều lo lắng cúi chào cô.

Không ai trong số họ phản đối việc Vương quốc Ma thuật nuốt chửng Vương quốc. Kể từ lúc những con quái vật này tuyên bố, mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Lúc đầu, họ đã xem xét yêu cầu Blue Rose, Red Drop và Darkness giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nghe về sức mạnh tuyệt vời của Vua pháp sư, người có Jaldabaoth làm tay sai, họ nhận ra rằng không hề có hi vọng. Điều duy nhất họ có thể làm là cúi đầu chờ đợi kết thúc.

"Ồ phải rồi, phải rồi-"

Hilma và những thành viên khác rùng mình.

"Còn một điều nữa ta muốn nói. Có một vật phẩm ma thuật ta muốn các ngươi sử dụng mạng lưới tình báo của mình để tìm kiếm thông tin. Ghi lại kết quả lên giấy da và đều đặn gửi chúng cho Allbedo tại Vương quốc Ma thuật. Tuy nhiên, ta không biết vẻ ngoài của nó như thế nào cả, đó là tất cả."

"...Loại vật phẩm ma thuật nào vậy?"

"Đó là một loại vật phẩm có thể kiểm soát tâm trí của mục tiêu."

"Kiểm soát tâm trí...một cây đũa phép quyến rũ hay như thế nào?"

"Không, cảm giác như nó phải là thứ gì đó mạnh hơn. Ta đang tìm kiếm một thứ gì đó không phải hàng phổ thông, một vật phẩm huyền thoại, hoặc ít nhất là thông tin về nó. Các ngươi phải cho ta biết bất cứ thông tin được tìm thấy, tuy nhiên, nó cũng có thể là vô nghĩa. Hiểu chứ?"

Việc kiểm soát tâm trí trong miệng cô ấy là một hiệu ứng đáng sợ.

Rõ ràng đó là lí do tại sao cô ấy cảnh giác với một vật phẩm như vậy, và ngay lập tức họ thể hiện là mình đã hiểu.

***

"Cô- Cô- Công chúa-sama!"

Cô hầu mở cửa xông vào, giọng đầy hoảng sợ.

Cô ta không hề gõ cửa, một hành động đáng được khen ngợi, nhưng nó cũng ngụ ý rằng có chuyện gì đó xảy ra khiến cho cô ta hành động như vậy.

Renner lập tức nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, trước mặt người giúp việc, Renner là một công chúa ngây thơ. Do đó, cô giả bộ ngây thơ không hiểu gì rất phù hợp và hỏi bằng một giọng rất chi là ngây cmn thơ:

"Có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt người hầu gái giật giật.

Cái này xuất phát từ sự giận dữ trong lòng cô ta. Tại sao công chúa lại ngớ ngẩn như vậy trong khi cô ta đã rất lo lắng chứ?

Renner uể oải đặt chiếc chén về chỗ cũ.

Âm thanh đó dường như kéo cô hầu về với thực tại, và cô vội vàng nói.

"Ch-Ch chuyện đó-"

"Không sao đâu, sẽ tốt thôi mà, bình tĩnh, hít một hơi thật sâu đi."

Cô hầu làm theo lời Renner nói, hít thở sâu điều hòa nhịp thở. Sau khi cô ta lấy lại được sự bình tĩnh, Renner hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Có quỷ đến nữa sao?"

"Không, không phải quỷ. Sứ giả-sama của Vương quốc Ma thuật nói muốn gặp công chúa-sama."

"Một phụ nữ?"

"Vâng một phụ nữ rất xinh đẹp!"

Câu hỏi của Renner khá kì lạ vì trong phái đoàn của Vương quốc Ma thuật chỉ có một người phụ nữ mà thôi. Nếu có ai đó để ý điểm này, họ sẽ tự hỏi cô ấy đang lảm nhảm cái quái gì vậy. Tuy nhiên, cô hầu đang hơi bối rối, nên cô trả lời một cách nghiêm túc.

Chà, tốt thôi, Renner nghĩ. Càng hành động ngớ ngẩn, cô càng xây dựng được một hình tượng có thể lợi dụng được. Dù sao thì tất cả mọi việc cần làm là thiết lập từ từ.

Climb đứng bên cạnh cô, bộ áo giáp kêu loảng xoảng khi cậu phản ứng.

Cậu không phải không có khả năng để theo dõi những gì đang xảy ra.

Hành động đáng yêu của cậu, giống như một chú cún con vô tội, làm trái tim Renner tràn ngập yêu thương.

Có lẽ anh không cách nào biết được vì sao sứ giả đến đây để gặp Renner. Cậu đã nhìn thấy cô ấy chào hỏi với Renner. Trong trường hợp đó, nói chuyện với Tam công chúa- người chẳng khác gì một vật trang trí- sẽ không mang lại bất kì lợi ích nào cho Vương quốc Ma thuật. Ít nhất, đó là những gì Climb nghĩ.

Renner thầm mỉm cười.

Những điều người ta nói về trẻ em dễ thương hơn đám người lầm lì chắc chắn là đúng. Hay đúng hơn chúng ta phải nói rằng người ấy yêu thương họ mặc cho những thiếu sót mà họ có. Chà, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn đúng.

Nếu một người nào đó không phải Climb làm điều này, thì cảm xúc sẽ rất khác.

Mặc dù cô rất rất muốn được mãi mãi nhìn vào đôi mắt long lanh của Climb, nhưng lúc này cô đành phải chịu đựng nó. Ít nhất, cho đến thời điểm này, cô vẫn đang được bao bọc trong một lớp kẹo ngọt.

"Tại sao Allbedo-sama muốn gặp ta?"

Cái nghiêng đầu của cô rất tinh tế. Làm như vậy sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực cho người đang lo lắng. Hiệu quả của nó đã được chứng minh sau một vài thí nghiệm.

Và thực tế là, một ngọn lửa yếu ớt xuất hiện trong con ngươi của cô hầu.

Nó là ngọn lửa tức giận. Cùng lúc đó, áo giáp của Climb loảng xoảng một tiếng khá nhẹ nhàng.

Cậu đã cảm nhận được cảm xúc của cô hầu và nghĩ về việc đó. Nhưng âm thanh đó nhanh chóng ngừng lại, và cậu trở lại vị trí với tư thế đứng thẳng.

Thật đáng yêu.

Cậu giống như một chú cún con đang cảm thấy bối rối không biết có nên tiến về phía trước hay không, để bảo vệ người cậu yêu.

Đó là bởi vì tốt nhất là không di chuyển nếu Renner không để ý đến điều đó. Cô hầu này là người thừa kế của một gia đình tương đối khá, và không quan trọng Climb nói gì, cô ta chỉ cần nói 1 từ với cha mẹ và Renner sẽ gặp rắc rối. Climb có lẽ đã nghĩ về điều đó.

Có lẽ cậu đang khóc thầm bên trong, vì cậu rất tin tưởng vào Renner. Nếu cậu có được một sự giáo dục tốt, chuyện như thế này có lẽ sẽ không xảy ra.

Renner cố gắng chống lại ham muồn quay người lại nhìn Climb đang đứng sau lưng cô. Lí do là vì cô hầu mở miệng nói:

"Thần không biết lí do, cô ta chỉ nói muốn gặp ngài thôi."

"Vậy sao...Allbedo-sama cũng là một người phụ nữ, như vậy có lẽ đây là một cuộc trò chuyện giữa những cô gái với nhau...có thể là về trang điểm chăng?"

Cô hỏi một câu đầy vô tội- hoặc đúng hơn là một câu hỏi não phẳng.

"Thần không biết gì về chuyện đó cả. Thần có thể đưa cô ta vào chứ?"

"Dĩ nhiên là cô có thể rồi!"

Sau câu trả lời đầy giả tạo kia, Renner quay lại nhìn Climb.

"Hmmmm~ xin lỗi, Climb, nhưng đây là cuộc trò chuyện của những cô gái, cậu có thể rời khỏi phòng một lát không?"

"Đã rõ."

Thật xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác. Climb không cần phải biết những điều khó chiu này. Tất cả mọi điều cậu cần làm là nhìn cô bằng đôi mắt đẹp của mình.

Khi Allbedo bước vào phòng, chỉ có một người ở bên trong.

Allbedo có 4 mục tiêu khi đến Vương đô.

Việc đầu tiên là vận chuyển tài nguyên. Thứ hai là tạo ra cớ để gây chiến. Thứ ba là đặt nền móng cho những mục tiêu cá nhân của cô. Thứ tư là giao dịch với chủ nhân căn phòng này.

Không, gọi là giao dịch cũng không chính xác. Nó giống một phần thưởng hơn.

Allbedo sải bước qua căn phòng và ngồi xuống mà không đợi chủ nhân căn phòng cho phép.

Sau đó, cô nhìn vào cô gái đang quỳ trước mặt cô với cái đầu cúi thấp, và nói:

"Cô có thể ngẩng đầu lên rồi!"

"-Vâng."

Cô gái tên là Renner ngẩng đầu lên.

"Cô đã làm một chuyện tuyệt vời!"

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Allbedo-sama."

"Ara~"

Allbedo có vẻ khá quan tâm đến phản ứng của Renner, hoàn toàn khác với những gì cô đã thể hiện cho đến lúc này.

Đây là Renner trong miệng Demigure.

Cô ta đã phản bội gia đình, dòng máu cũng như người dân của cô ta, nhưng không hề có chút hối hận nào trên khuôn mặt cô ta cả. Cô ta là nhân loại, nhưng là loại vô nhân đạo. Có lẽ cô ta là một dị hình tộc tâm linh. Đầu óc cô ta bao hàm cả cái tốt và cái xấu, nhưng đó cũng là tất cả. Cô ta là loại người không bị ràng buộc bởi những vấn đề đạo đức cỏn con, nhưng cũng là người âm thầm làm việc để đạt được mục tiêu của bản thân mình.

"...Một phần thưởng cho những nỗ lực của cô, ta đã mang đến đây một món quà từ Ainz-sama."

Allbedo với tay vào không khí, và lấy ra một vật phẩm mà chủ nhân của cô đã giao cho cô bảo vệ nó an toàn.

Đó là một chiếc hộp với nhiều lớp niêm phong. Nó không thể mở ra nếu không thực hiện những điều kiện nhất định.

"Điều này sẽ..."

Khi cô gái nhận nó với lòng biết ơn, Allbedo nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể cô ta còn thấp hèn hơn cả một con lợn Guinea.

Thật vậy, cô ta là một con lợn Guinea. Nhưng cũng vì lí do đó mà cả hai bên đều có chung một mục tiêu.

"Vô cùng biết ơn ngài. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến Đức vua, Ainz Ooal Gown-sama."

"Ta hứa. Ta tin tưởng ta không cần nói thêm gì về vật phẩm ngươi mong muốn đúng không?"

"Tất nhiên. Tôi sẽ nhận được lợi ích khi mà tôi đã giao ra những thứ thích hợp. Không gì thú vị hơn điều đó."

Cô gái mỉm cười.

Một nụ cười rất đáng yêu.

Đó là lí do tại sao cô hỏi:

"...Mặc dù mở hộp có thể thực hiện ước nguyện của cô, nhưng cô có thật sự mở nó ra không?"

Những người khác trong Nazarick sẽ nghĩ gì khi thấy Allbedo quan tâm tới một nhân loại? Tuy nhiên, nếu ước muốn của cô ta thật sự trở thành sự thật, thì đây có thể được coi là sự chuẩn bị cho việc nâng cô lên thành một người giữ vị trí tương đương các Thủ vệ khu vực. Nếu là vậy, thì nó hoàn toàn dễ hiểu khi mà nó là sự quan tâm của cấp trên giành cho cấp dưới.

"Vâng, Allbedo-sama. Việc chuẩn bị đã bắt đầu."

"Thôi nào. Tiếp theo, hãy chắc chắn họ hoàn tất công việc trước khi chúng ta tiến hành xâm lược."

"Đã hiểu, thưa ngài."

Khi cô gái cúi đầu một lần nữa, một đôi mắt xuất hiện trong cái bóng của cô.

Con Quỷ bóng đêm (Shadow Demon) ẩn bên trong bò ra và cúi đầu xuống cùng với cô gái.

Allbedo xem xét cho dù cho cô ta mượn thêm viện binh, nhưng cuối cùng cô quyết định không đề cập đến nó.

Nếu hành động của cô gái này bị lộ trước khi Vương quốc Ma thuật xâm lược Vương quốc, điều đó có nghĩa là mang cô ta vào Nazarick không có lợi gì cả.

Nói cách khác, tất cả điều này là một bài kiểm tra.

"Được rồi, chúng ta bỏ qua những thủ tục rườm rà kia đi."

Dường như có chút thay đổi trong giọng nói của Allbedo, và khuôn mặt Renner đầy ngạc nhiên.

"Sẽ hơi vội vàng nếu kết thúc cuộc gặp tại đây. Nếu có bất cứ điều gì-hãy trò chuyện. Được rồi, ngồi xuống và kể cho ta về con cún con của cô đi."

Allbedo được chào đón bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi rất hân hạnh, Allbedo-sama. Ngoài ra, ngài có thể cho tôi biết thêm về Đức vua được không?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 10-Giao Đoạn

Ở một nơi sâu thẳm bên trong Giáo Quốc Slane.

Có một thánh đường bất khả xâm phạm nơi chỉ một vài người có thể lui tới.

Một trong những kẻ đầu tiên phải kể đến là thành viên cấp cao nhất của Giáo hội, Giáo Hoàng. Kế đến là các Hồng Y, những kẻ giữ vị trí cao nhất trong lục phái nguyện phụng sự cho Lục Đại Thần. Khá ngẫu nhiên, mỗi người trong bọn họ ( Ngoại trừ người cùng một phái như Giáo Hoàng đương nhiệm) đều là những thành viên tiềm năng cho vị trí Giáo Hoàng đời kế tiếp.

Hỏa Hồng Y - Berenice Nagua Sandeni

Bà là phụ nữ duy nhất trong các Hồng Y. Đã qua 50 tuổi, và không biết có phải do vấn đề tuổi tác hay không mà dáng người có vẻ hơi béo phì. Khuôn mặt tròn trịa và nụ cười hiền từ như một người mẹ của bà làm cho bất kì ai nhìn thấy đều cảm thấy dễ chịu.

Thủy Hồng Y - Ginedine Delan Gwerfe

Một ông lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ông ta già đến nỗi chẳng ai có thể đoán chính xác được tuổi thật của ông, và có làn da màu nâu sẫm. Dù nhiều người lo lắng về sức khỏe của ông, nhưng bàn về trí tuệ thì không ai qua mặt được con người này.

Phong Hồng Y - Dominic Ire Partouche

Ông ta nhìn như một ông lão hiền lành, nhưng thực chất ông ta là thế hệ đầu tiên của Sunlight Scripture [Dương Quang Thánh Điển], và đã từng hạ sát nhiều sinh vật dị hình khi còn là một Thánh chiến sĩ. Cơn thịnh nộ của ông ta giống như một ngọn lửa hoang dại và sát ý của ông ta thì lạnh như sương băng.

Thổ Hồng Y - Raymond Zag Lauransan

Anh là một người có ánh mắt sắc bén và trẻ nhất trong những người này. Tuy nhiên, anh ta cũng đã vào độ tuổi trung niên - khoảng 40, nhưng tinh thần và thể lực của anh ta thì rất khó lường. Anh ta đã chiến đấu hơn 15 năm trong vai trò là một thành viên của Black Scripture [Tất Hắc Thánh Điển]- một anh hùng hộ quốc.

Quang Hồng Y - Ivon Jasna Dracrowa

Với một đôi mắt nhỏ hẹp cộng thêm việc sở hữu khuôn mặt gầy gò làm ông ta nhìn giống như là một kẻ nham hiểm, nhưng thật ra không phải vậy. Mọi người đều biết lý do thật sự của việc này. Là bởi vì ông là một người sử dụng ma pháp hệ tín ngưỡng, và ông dường như đã chạm được hoặc gần đạt tới đỉnh cao nhất của nhân loại thời bấy giờ.

Ám Hồng Y - Maximilian Oreio Lagier

Quanh người ông ta lúc nào cũng bị bủa vây bởi vài cuốn sách đang lượn lờ, được niệm bằng một phiên bản cải tiến của thuật [ Floating Board ]. Ông đeo một cái kính tròn. Bởi xuất thân từ một tư tế từ bộ phận tư pháp, do đó, trong số những cuốn sách bay quanh ông ta đa số đều có nội dung gắn liền với pháp luật.

Hơn nữa, ông ta cũng từng là người đứng đầu ba cơ quan lớn trong bộ máy chính quyền Giáo quốc là bộ phận Tư Pháp, bộ phận Lập Pháp và bộ phận Hành Pháp. Ngoài ra còn là người đứng đầu của viện nghiên cứu đảm nhiệm các nghiên cứu ma thuật. Và cuối cùng, ông ta còn là tổng tư lệnh, người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội.

Tổng cộng có 12 người giữ quyền lực cao nhất Giáo Quốc Slaine.

Sau khi bước vào phòng, bọn họ tiện tay cầm các dụng cụ dọn dẹp và bắt đầu quét dọn căn phòng. Một vài người trong số họ phủi bụi bằng chổi lông vũ. Một số người thì lại chọn lau sàn bằng vải khô trong khi một số khác sử dụng vải ướt để lau chùi. Có người còn sử dụng các vật phẩm ma thuật để hút bụi

Động tác của bọn họ không hề có một chút dư thừa, dọn sạch căn phòng với những bước di chuyển thuần thục.

Không một người nào trong số họ - Những người đứng ở đỉnh cao của Giáo Quốc Slaine, quản lý 15 triệu nhân khẩu - có chút lười biếng. Mồ hôi tuôn ra từ trán họ, bộ áo choàng đẹp đẽ ban đầu của họ bị vấy bẩn bởi bụi trần, và không ai trong số họ dừng lại cho đến khi căn phòng không còn một vết bẩn nào.

Căn phòng đã khá sạch sẽ trước khi họ bắt đầu quét dọn rồi. Nhưng bây giờ, nó như đang tỏa sáng rực rỡ.

Không một ai nghĩ tới việc lau đi những giọt mồ hôi của mình khi hoàn thành công việc. Thay vào đó, họ xếp thành hàng trước sáu bức tượng như đang bảo vệ căn phòng này và cúi đầu thật sâu trước các bức tượng.

"Hôm nay, chúng con tạ ơn các vị thần vì nhờ người mà nhân loại vẫn còn có thể tồn tại."

Sau khi Giáo Hoàng nói những lời đó, mọi người đều lặp lại theo ông ta.

"Và vì vậy chúng con muôn lần tạ ơn người."

Bọn họ ngước đầu lên và cất các dụng cụ dọn dẹp vào góc phòng. Sau đó, bọn họ sử dụng thuật [Clean], làm sạch quần áo và trang bị, rồi dùng một cái khăn mặt để lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại của mình.

Dọn sạch bụi bẩn chỉ là một vấn đề nhỏ với ma thuật cấp một. Sử dụng thuật với phạm vi rộng có thể làm cả căn phòng trở nên sạch sẽ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không ai trong số họ dám làm điều đó trong căn phòng thiêng liêng này.

Sau khi bản thân đã sạch sẽ, họ ngồi vào chỗ của mình xung quanh cái bàn tròn.

Bao quát cả Giáo Hoàng đương nhiệm của Giáo Quốc Slaine.

Tại cái bàn này, mọi người đều bình đẳng như nhau.Không phân biệt cấp bậc cao hay thấp ở đây. Tất cả đều là những người cộng tác với nhau và là đồng đội. Thật vậy, tất cả việc này đều vì vinh quang của nhân loại.

"Được rồi, hãy bắt đầu cuộc họp nào."

Người tổ chức buổi họp mặt này là Thổ Hồng Y, Raymond Zag Lauransan.

"Chủ đề đầu tiên của chúng ta là liên quan tới sự việc Thành Phố Cứ Điểm E-Rantle của Vương Quốc đã bị chiếm lĩnh và những vùng lân cận của nó đã trở thành trung tâm Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown vào hai tuần trước."

Chẳng có gì quan trọng hơn sự xuất hiện đường đột của quốc gia bí ẩn này.

Tuy nhiên, rất ít người biết được chi tiết của việc này. Hầu hết những điều họ biết đều là những tin đồn vụn vặt.

Để bắt đầu, bọn họ biết rằng Vua pháp sư là một Undead, hắn là một pháp sư cực kì mạnh mẽ có thể xóa sổ hoàn toàn Quân Đội Hoàng Gia, có thể kiểm soát cả một quân đoàn undead, hơn nữa trong đó có cả Death Knight [Tử Vong Kỵ Sĩ], và còn nhiều điều nữa.

Raymond, người thống lĩnh của Six Scripture[Lục Sắc Thánh Điển], đã tỉ mỉ báo cáo lại những chi tiết mà hắn cố gắng hết sức thu thập được như một chủ trì của cuộc họp.

Ngay sau đó, một vài người lên tiếng:

"Đúng như tôi nghĩ chúng ta không nên ngầm thừa nhận, chúng ta đáng lẽ nên can thiệp vào cuộc chiến đó!"

"... Mấy người nói cái gì vậy? Giao chiến với một Magic Caster sở hữu Death Knight là cực kì nguy hiểm. Chẳng phải lần trước chúng ta đều đồng ý như vậy sao? Lúc đó đúng là có người phản đối, nhưng chúng ta sẽ không thu hồi lại quyết định của mình... Tuy nhiên, đúng là tôi không nghĩ tới việc hắn sẽ thành lập một vương quốc"

Mọi người trong nhóm gật gù đồng ý.

"Vậy thì kế hoạch của Đế quốc là gì? Bọn họ là đồng minh của Vương quốc Sorcerous và ủng hộ việc thành lập quốc gia đó, điều đó có nghĩa là chúng đã bắt tay hợp tác với nhau phải không? Hay chỉ đơn thuần là những người đó đã bị điều khiển bởi ma thuật?"

"Tôi cũng nghi ngờ về việc này. Paradyne cũng nghĩ như thế."

"Vậy là, tôi đoán rằng chúng ta đã lầm khi nghĩ Hoàng Đế là kẻ đáng tin"

"...Ừ thì, thực tế mà nói hắn cũng nằm trong số ít những kẻ tài năng mà không được sử dụng đúng cách. Chúng ta có nên kéo hắn về phía chúng ta không?"

"Vậy thì-"

Sau tiếng vỗ tay ngắn, cuộc tranh luận tưởng chừng như đang cao trào bỗng chốc hạ nhiệt.

".. Thiên Lý Chiêm Tinh của Black Scripture là người quan sát trận chiến giữa Đế Quốc và Vương Quốc. Tuy nhiên, xảy ra một ít vấn đề nhỏ, vì vậy báo cáo đã bị chậm trễ. Xin thứ lỗi cho tôi"

Đáng nói là cô ấy đột nhiên tự khóa mình trong phòng và nhất định không chịu đi ra ngoài- một việc hiếm khi xảy ra. Trong lòng mọi người đều nghĩ như thế.

"Vậy thì, chúng ta sẽ chia đều những điều mà cô ấy nhìn thấy cho mọi người. Những thứ này thì không rõ ràng khi so với các bản báo cáo khác; nó chỉ đơn thuần là những ghi chép về quân đội của Vua pháp sư mà cô ấy thấy ở chiến trường."

Thật rắc rối, mọi người đều nghĩ vậy, dù không nói ra. Bọn họ nhận lấy bản ghi chép và nghiên cứu chúng.

Họ dừng lại sau khi đọc xong mảnh giấy cuối cùng. Bọn họ cứ đọc đi đọc lại phần này liên tục. Gương mặt họ đông cứng lại và rồi bắt đầu trở nên trắng xám.

Raymond mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt tắc kè hoa của họ. Anh cũng từng rơi vào trường hợp tương tự như họ, và anh ta cảm thấy hài lòng khi quan sát vẻ khổ sở của các đồng bạn của mình.

Và sau đó, như thể đại diện cho tất cả người khác, Maximilian hét lớn. Miệng ông ta mở rộng đến nỗi kính ông ta cũng lệch theo, song dường như ông ta chả quan tâm gì về điều đó.

"Vô lý! Thứ này... Làm sao một thứ như này có thể tồn tại?!"

"Tôi cũng đã nói với ông trước đó rồi, phải không? Đây chỉ là bản ghi chép lại những gì cô ấy thấy."

Maximilian đóng chặt miệng với lời phản hồi lạnh lùng từ Raymond.

Ông ta thở hổn hển như đang chạy nước rút vậy. Khi Maximilian đang cố lấy lại nhịp thở của mình, Berenice quyết định hỏi một câu hỏi khác, để xem rằng có ai chung ý kiến với bà không.

" Anh làm ơn có thể nói lại một lần nữa không? Điều này là sự thật sao?"

" Nếu mọi người ở đây tin vào năng lực của "Thiên Lý Chiêm Tinh", thì chắc chắn nó là thật rồi."

Bọn họ đau khổ nhìn lại tờ giấy đang cầm trên tay thêm một lần nữa.

Và bọn họ đều dừng lại ở cùng một chỗ - các thành phần của quân đội Vua pháp sư.

" Hàng trăm Death Knight ( ít nhất là 200 ), hàng trăm Soul Eater [Phệ Hồn Quái] ( ít nhất là 300 ).. thật sao? Nếu bọn chúng bỗng nhiên nổi điên, dù cho là Vương Quốc, Đế Quốc, Liên bang hay Thánh Quốc - Tất cả sẽ đều bị tiêu diệt tận gốc!"

"...Đúng vậy. Nếu những thứ này vây hãm chúng ta, có lẽ chúng ta phải tốn cả thập kỉ để phục hồi."

Death Knight. Ước lượng khoảng ở cấp độ 100 hoặc hơn. Bọn chúng còn có thể tạo ra các Squire Zombie, thứ có khả năng tạo ra các Zombie khác. Dù rằng Undead không có nhiều năng lực chiến đấu, nhưng bọn chúng có thể tái sinh ra những Undead mạnh hơn.

Soul Eater. Ước lượng ở khoảng cấp độ 100 hoặc 150. Chúng là những Undead với khả năng tấn công diện rộng và gây thiệt hại theo thời gian. Chúng hấp thụ linh hồn của những người đã chết như một món đồ ăn và lớn mạnh khi ăn càng nhiều linh hồn hơn. Chúng còn tỏa ra sát khí khiến kẻ khác sợ hãi. Nếu không có một Magic Caster cấp 3, đối mặt với chúng là điều không thể.

Tất cả bọn chúng đều là những Undead với cấp độ có thể hủy diệt một thành phố hay một tiểu quốc đơn lẻ.

" Liệu cô ta có nhìn nhầm không? Có lẽ tên Vua pháp sư đã nhận ra sự giám sát của chúng ta và dùng ảo thuật để làm chúng ta bối rối."

Ivon đưa ra giả thuyết của mình trong lúc đưa bàn tay gầy gò của mình lên phía trước

"Oh", những người xung quanh bắt đầu bàn tán, nhưng Raymond phá tan giả thuyết này.

"Black Scripture có rất nhiều tri thức về các loài quái vật. Dù rằng không biết hết tất cả mọi thứ, nhưng cô ấy - Thiên Lý Chiêm Tinh - đảm nhiệm vị trí hỗ trợ tri thức ở trong đội. Vì vậy không thể nào mà cô ấy có thể nhầm lẫn được. Hơn nữa, chúng ta cũng đã xác minh sự tồn tại của các Death Knight và Soul Eater trong thủ đô Vương quốc Sorcerous - Trước kia từng là thành phố E-Rantel."

Và rồi nhiều tiếng thở dài được phát ra khi câu trả lời kết thúc.

Tất cả những gì bọn họ có thể làm là ghi chép những ý chính trong giọng nói đầy mệt mỏi đó, và sau đó bọn họ tiếp tục thảo luận với nhau.

"Chúng ta nên làm gì đây? Điều tốt nhất mà lúc này chúng ta có thể làm là gì, với tư cách là người bảo hộ của nhân loại? Làm cách nào chúng ta có thể xử lý 500 con quái vật, mà mỗi con trong số đó đã có thể tự mình tiêu diệt một vương quốc?"

"Vậy là lực lượng của chúng là khoảng bằng 500 tiểu quốc cộng lại ... Thật điên rồ, đúng không? Bọn chúng sẽ phá hủy sự cân bằng giữa các quốc gia tới mức nào đây?"

"Câu hỏi là, Vua pháp sư dự định sẽ làm gì với một lực lượng quân sự như vậy? Nếu hắn chỉ dự định phòng thủ lãnh thổ của mình, thì trong ngắn hạn hắn sẽ không trở thành vấn đề nan giải của chúng ta."

"Làm sao mà được chứ? Đội quân đó quá xa xỉ cho việc phòng thủ rồi. Mà ngoài ra, không phải Vua pháp sư cũng là một Undead, cái chủng tộc căm ghét sự sống, sao? Ta chắc rằng hắn sẽ sử dụng quyền năng của mình để phá hủy các quốc gia lân cận."

"Điều quan trọng không phải là Vua pháp sư sử dụng quân đội của hắn như thế nào. Điều quan trọng là chúng ta sẽ xử lý việc này ra sao"

Đó là một ý kiến chính xác, và dường như mọi người đều đồng thuận với nó.

" Vậy... Black Scripture có thể tiêu diệt chúng chứ? Đây là điều quan trọng nhất."

Bọn họ là con át chủ bài của Giáo Quốc Slaine, lực lượng đặc nhiệm gồm những anh hùng. Một người trong số họ có thể sánh ngang với mạo hiểm giả cấp Adamantine, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ và các mạo hiểm giả, là trang bị của họ.

Các vị thần đã để lại những thần khí ở thế giới này, nhưng các mạo hiểm gia phải tham gia các nhiệm vụ sử thi, giống như là các nhiệm vụ của các anh hùng trong thần thoại, chỉ để có thể đạt được một mảnh của bộ trang bị.

Ngược lại, mỗi thành viên Black Scripture sở hữu khoảng ba mảnh của những bộ trang bị này.

Nếu ngay cả bọn họ cũng không thể giải quyết mối họa này, thì chỉ còn cách thực hiện tế lễ để triệu hồi thiên thần cấp cao để giải quyết vấn đề.

Dù rằng hầu hết các thiên thần có thể dễ dàng đánh bại Death Knight và Soul Eater. Nhưng với số lượng như thế này thì mọi việc rất khó nói.

Mọi con mắt đều đổ dồn về Raymond.

Anh ta phát ra tiếng cười khúc khích. Một vài người mỉm cười đáp lại nụ cười của anh ta, nhưng những nụ cười đó dường như tắt đi khi nghe những gì anh ta nói kế tiếp:

"Đừng có đùa vậy chứ. Tôi nói điều này với tư cách là Tất Hắc Thánh Điển thế hệ thứ 3, bất kì ai kỳ vọng rằng chúng tôi có thể đối đầu với 500 con quái đó chắc chắn đều là những kẻ điên. Tình hình đã rất tệ rồi nếu chúng tôi phải đối đầu với số lượng ngang chúng. Nếu không phải là vậy, tại sao Thiên Lý Chiêm Tinh lại giam mình trong phòng một cách đầy tuyệt vọng như vậy? Tuy nhiên..."

Và rồi anh ta đổi cách cười.

"Nó sẽ là chuyện khác đối với những người mang dòng máu của thần."

"Ohh", những âm thanh vui mừng vang lên

"Hai người họ có thể giải quyết được đội quân Death Knight và Soul Eater. Đương nhiên, chỉ là trong tình huống xấu nhất mà thôi, chúng ta vẫn giữ họ như là kế hoạch dự phòng cuối cùng."

"Có lẽ với hai người đó mọi việc sẽ ổn."

"Thật tốt, cuối cùng chúng ta cũng được giải thoát"

Giữa niềm hân hoan này, chỉ mỗi Ginedine phát ra tiếng "Hmph". Cảm nhận được không khí nặng nề và mệt mỏi xung quanh ông. Mọi người bỗng im lặng.

"... Anh vẫn chưa nói với chúng ta mọi thứ, đúng chứ?"

"Ginedine, ý ông là gì?"

"Pháp luật không cấm nói dối và che dấu sự thật ở nơi này, nhưng chúng ta là các đồng sự của nhau phục vụ chung dưới một lá cờ và dối trá là một hành vi thiếu thiện chí. Nếu đồng ý với điều này, hãy cho tôi hỏi một lần nữa. Anh đang che giấu điều gì vậy?"

"Ginedine. Chuyện gì với ông vậy? Tại sao lại nói vậy?"

"Dominic, tôi có một câu hỏi. Tại sao Thiên Lý Chiêm Tinh lại giam mình trong phòng?"

Biết rằng sẽ chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này, ông ta tiếp tục nói.

"Cô ấy có vẻ gần như tuyệt vọng. Hoặc có lẽ cô ấy đã nhận một cú sốc cực lớn. Đúng thật là đoàn tử quân ấy rất đáng sợ. Tuy nhiên, cô ấy là một thành viên của Black Scripture. Mọi người có nghĩ rằng cô ấy sẽ giam mình trong phòng chỉ vì chuyện đó? Đó là vì cô ấy đã thấy thứ gì đó mà ngay cả những người mang dòng máu của thần cũng không thể đánh bại. Bản báo cáo này vẫn còn thiếu, đúng không?

Mọi người nhìn vào Raymond và Ginedine.

"... Anh muốn đạt được điều gì khi dấu diếm điều này? Tôi đã tin anh. Tôi biết rằng anh không phải là người sử dụng Scripture cho mục riêng. Nhưng tại sao anh lại che dấu điều này?"

"Được thôi. Đúng như dự đoán của ông, Gindine. Tôi chỉ đang nghĩ đến các giả thuyết... vậy thì, tôi sẽ nói. Vấn đề này đã luôn là cái gai trong lòng tôi, và tôi sẵn lòng chia sẻ nó với quý vị ở đây."

Raymond nhìn vào các khán giả của mình.

" Mấy người biết bao nhiêu về trận chiến giữa Vương Quốc và Đế Quốc - Không, phải là giữa Vương quốc Sorcerous và Vương Quốc mới đúng?"

Người thay mặt bọn họ trả lời là Giáo Hoàng.

"Tôi nghe rằng Vua pháp sư sử dụng một phép thuật quyền năng. Và kết quả là, toàn bộ Quân Đội Hoàng Gia đã tháo chạy và bị đánh bại. Vì điều này họ chấp nhận yêu cầu đã đề ra trước cuộc chiến và cắt E-Rantel cho Vương quốc Sorcerous như một bằng chứng công nhận sự hình thành của nó. Đó là tất cả."

"Và số lượng thương vong đây?"

Giáo Hoàng lắc đầu đáp trả vấn đề của Raymond.

" Ta không biết. Ta chưa nhận được tin tức gì về điều này. Có lẽ mọi người cũng vậy, đúng chứ?"

"Đúng. Các tư tế và thương nhân không còn đi tới E-Rantel nữa vì nó đã trở thành thủ đô của Vương quốc Sorcerous, với một vị vua Undead.

Và vì vậy tất cả những gì chúng ta nghe được là các tin đồn không rõ nguồn gốc."

" Vì vậy chúng ta cần các Scripture- những điều này có lẽ nên giao cho Clearwater Scripture[Thủy Minh Thánh Điển] và Windflower Scripture

[Phong Hoa Thánh Điển], nhỉ?"

"Đúng vậy, đó là lý do chỉ có chỉ huy của Lục Sắc Thánh Điển - Cụ thể là anh - mới biết được sự thật này. Tất cả những gì chúng tôi biết thì chỉ là một ít."

"... Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ tiết lộ toàn bộ, một phiên bản không thiếu sót về những gì Vạn Lý Chiêm Tinh nhìn thấy."

Sau khi đọc xong bản báo cáo, căn phòng chìm trong sự tuyệt vọng.

Cảm thấy rằng không thể để tình trạng này kéo dài, Ivon đặt một câu hỏi:

"Hiểu rồi, hiểu rồi... Chúng ta cũng sẽ sợ đến vỡ tim nếu là những kẻ đầu tiên nhìn thấy điều này đúng không?"

"Không hẳn. Tôi nghĩ tim ông còn có thể mọc lông nữa kia kìa. Tôi chỉ đơn giản sợ rằng nếu tôi công khai chuyện này, sẽ không một ai tin cả"

Ivon gật đầu, không thể bác bỏ điều này.

" Đúng là chúng ta sẽ hoài nghi nếu chúng ta xem nó trước. Không ai trong chúng ta sẽ tin nó cả. Nhưng sau khi nhận thấy những sự thật về
quân đội của Vua pháp sư, chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài việc tin vào những gì mình đọc."

"Tuy nhiên... Tôi không muốn tin vào điều này. Chỉ với một phép thuật, hắn đã giết một nửa Quân đội Hoàng Gia. Trong trận này, Vương Quốc đã huy động 260000 người. Một nửa trong số đó có nghĩa là tối thiểu khoảng 130000 người, đúng chứ? Tôi nghe về tin bại trận của Quân đội Hoàng Gia, nhưng điều này..."

"Chỉ có mỗi cô ta thấy thôi đúng chứ? Đây hẳn là một con số bất thường trong tỉ lệ thương vong và chắc hẳn đã được phóng đại."

"Ngay cả khi là vậy, bản miêu tả nói rằng hắn đã quét sạch cả cánh quân của Hoàng Gia Quân với một phép thuật nghĩa là có khoảng 80000 người chết. Và còn có những quái vật bí ẩn được triệu hồi từ thuật hiến tế này..."

"Tôi không thể phủ định những gì mà cô ấy nhìn thấy. Đây ắt hẳn là ma thuật của các vị thần. Một phép thuật bậc 11, đúng không? Nên là vậy."

"Sự khai sinh của những vị thần."

"Những gì ghi chép ở đây giống như những bản miêu tả về vị thần đó vậy... Phải chăng ông ta đã rơi xuống từ thiên giới một lần nữa?"

"Không thể nào. Lời sấm truyền nói rằng Tử Thần, Surshana- sama, đã bị đám Bát Dục Vương chết bầm đó sát hại. Đây chắc hẳn là một kẻ khác. Và nếu Surshana-sama đã đầu thai một lần nữa, người chắc hẳn đã nói với chúng ta rồi. Sau tất cả, người đó là tín đồ đầu tiên của Surshana-sama"

"Vậy thì, nó cuối cùng cũng đã đến?"

"Có lẽ vậy. Sau 200 năm"

"Đó có thể là sự thật, dựa vào câu sấm truyền đó. Nó có thể đã xuất hiện đâu đó trên lục địa này"

"Sức mạnh của quốc gia bọn chúng tăng lên khá chậm có lẽ vì cái mớ rác rưởi đó đã làm rối tung kế hoạch."

"Lũ Vương Quốc ngu ngốc."

Mọi người đều cảm thấy giận dữ khi thốt ra những từ này.

Vương Quốc có một vị trí địa lý an toàn cho việc bảo vệ cương thổ. Vì lý do này, Giáo Quốc Slaine đã hỗ trợ họ với hi vọng biến Vương Quốc thành một quốc gia có thể cứu rỗi nhân loại. Với số dân sinh sản nhanh trên một vùng địa lợi an toàn, nhiều nhân tài sẽ xuất hiện, trở thành những anh hùng ngăn chặn sự xâm lược của các chủng tộc khác. Tuy nhiên, hòa bình và thịnh vượng làm cho bọn họ suy thoái, và Vương Quốc dần bị mục nát từ bên trong.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là cách họ sản xuất chất gây nghiện và xuất khẩu nó sang các quốc gia tiềm năng, như Đế Quốc.

Vì vậy, Giáo Quốc đã thay đổi kế hoạch.

Kế hoạch dự phòng của bọn họ là tạo điều kiện cho Đế Quốc nuốt gọn Vương Quốc, và giáo dục những nhân tài bên trong Đế Quốc.

Lý do tại sao Giáo Quốc không tự mình chinh phạt Vương Quốc là vì bọn họ là quốc gia láng giềng với nước Cộng Hòa, và hành động này có thể dẫn đến một bước đi nguy hiểm có nguy cơ phá hủy nước Cộng Hòa.

Theo giáo lí cơ bản của Giáo Quốc thì nhân loại đã được lựa chọn bởi các vị thần, và tất cả các giống loài khác nên bị tuyệt diệt.

Vì thế, bọn họ khắc sâu suy nghĩ ấy vào trong mỗi người dân rằng họ đang bị bao vây bởi các kẻ thù và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác cùng nhau. Đây là cách duy nhất bọn họ có thể tạo ra sức mạnh quốc gia và trở thành một cường quốc hùng mạnh. Tuy nhiên, nếu bọn họ là quốc gia láng giềng với nước Cộng Hòa, sẽ có nguy cơ rằng các triết gia của họ sẽ làm người dân lầm đường lạc lối.

Mọi người đều hiểu rằng bọn họ chỉ có thể sắp xếp các kế hoạch tương lai của Giáo Quốc Slaine bằng cách đánh giá sức mạnh của quốc gia bọn họ, với các quốc gia khác, và đâu là vấn đề nên cần được ưu tiên. Tuy nhiên, những người dân thường thì luôn mong muốn một cuộc chiến với nước Cộng Hòa để tiêu diệt kẻ thù của nhân loại.

Nếu điều đó xảy ra đó thật là một thảm họa.

Nước Cộng Hòa rất mạnh.

Chính xác hơn, sự nguy hiểm đó nằm trong một ủy viên hội đồng của nước Cộng Hòa,Platinum Dragon Lord[ Chúa Rồng Bạch Kim], hậu duệ của Dragon Emperor [Long Đế]. Nếu bọn họ tuyên chiến với hắn, kẻ hùng mạnh nhất của các Dragon Lord, bọn họ có thể tạo ra một nguy cơ khiến đất nước bị phá hủy. Nhưng còn những người dân không hiểu điều này thì sao? Bọn họ nghĩ gì? Bọn họ muốn nhìn thấy kẻ thù của bọn họ bị tuyệt diệt, trong khi tất cả những gì bọn họ làm là cắn móng tay và chờ đợi.

Đương nhiên, bất kì người nào ở đây cũng có thể dập tắt sự phẫn nộ của dân chúng bằng vũ lực, tuy nhiên điều đó sẽ tạo ra các phản ứng dữ dội làm suy yếu tiềm lực của quốc gia. Hơn nữa, bọn họ không thể phủ nhận rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi trong tương lai.

Vì thế, Giáo Quốc không thể chia sẻ ranh giới với nước Cộng Hòa, cũng như trực tiếp kiểm soát Vương Quốc. Ngay cả khi họ muốn kiểm soát Vương Quốc trong bóng tối, thì Vương Quốc vẫn quá lớn để làm điều đó.

" Hãy bàn luận về Vua pháp sư trước. Bắt đầu với điều này, hắn có lẽ là kẻ tiêu diệt Sunlight Scripture, trong khoảng thời gian trước"

Không khí dường như đóng băng lại.

"Một Magic Caster với cái tên tương tự đã xuất hiện ở ngôi làng gần đấy tại thời điểm đó. Tôi nghĩ chắc là chúng ta không nhầm được đâu, đúng không?"

"Vậy thân phận con Vampire mà Black Scripture đụng độ phải? Là thủ hạ của hắn sao?

"Rất có khả năng, nhưng tôi nghĩ nó giống như một tạo vật ở cùng cấp độ với Vua pháp sư hơn. Bằng không thì chẳng ai có thể lý giải về quyền năng đó"

"Thật vậy, vậy thì chúng ta sẽ đề cập tới chủ đề sự xuất hiện liên tiếp của các sự kiện quan trọng gần đây, Jaldabaoth cũng là một trong số đó đúng không? Điều đó lý giải sức mạnh hắn thể hiện ở Vương Quốc, cũng như lý do một con quái vật với quyền năng như thế lại đột ngột xuất hiện."

"Vậy thì về Momon thì sao? Nghe nói anh ta đang truy đuổi con Vampire đó, nhưng nếu dự đoán của tôi đúng, anh ta chắc hẳn cũng là một thực thể tương tự như Vua pháp sư. Điều đó cũng lý giải rằng tại sao anh ta có thể đọ sức với Jaldabaoth. Câu hỏi là liệu anh ta có phải là đồng minh với Vua pháp sư hay không..."

"Momon giết chết con Vampire và chống lại Jaldabaoth. Điều đó cho chúng ta thấy rằng thái độ đối lập nhau của hai người, có thể rằng bọn chúng là kẻ thù của anh ta? Sau tất cả, anh ta đã giao kèo với Vua pháp sư và trở thành đồng minh của hắn"

"Vậy câu hỏi duy nhất còn lại là tại sao anh ta lại giết con Vampire và chống đối lại Vua pháp sư. Có lẽ anh ta giết nó vì nó đang kiểm soát một Báu Vật Tối Cao. Tuy nhiên, tại sao anh ta lại chống lại Jaldabaoth?... Nếu Momon từng là đồng minh với Vua pháp sư, vậy điều gì làm cho anh ta trở thành kẻ thù của Jaldabaoth."

"... Có lẽ con Vampire và Jaldabaoth hợp tác với nhau, trong khi Vua pháp sư và Momon vốn là đồng minh. Hoặc có lẽ là con Vampire, Jaldabaoth, Vua pháp sư và Momon đều là kẻ thù của nhau. Đó có thể cũng là một giả thuyết. Nhưng thật khó nói lên điều gì.

"Viễn cảnh tệ nhất là cả bốn bọn chúng đều cùng một phe, nhưng khả năng đó là rất thấp. Momon rất cứng đầu. Thông thường, một người với sức mạnh như vậy sẽ tỏa sáng nhiều hơn. Đúng vậy, giống như Bát Dục Vương. Hoặc các vị thần của chúng ta"

"Tôi hiểu. Vậy thì lý do anh ta không làm như vậy vì anh ta đang tìm kiếm những người khác. Không, đúng hơn là anh ta đang cảnh giác với những người bằng với cấp độ của mình."

"Vậy thì, khi Vua pháp sư bắt đầu xây dựng vương quốc của hắn, phải có ai đó hành động để rút ngắn khoảng cách về sức mạnh chiến đấu. Nếu những lời của Momon đáng tin, Honyopenyoko sẽ có thêm một người cộng sự. Chúng ta có lẽ nên để ý đến điều này, và cả Jaldabaoth nữa."

"Đây là tất cả những phỏng đoán ở thời điểm hiện tại.Có lẽ chúng ta nên nghĩ về việc làm một bản giao kèo với Vua pháp sư hoặc Momon."

"Nó quá liều lĩnh. Cực kỳ liều lĩnh. Chúng ta nên làm điều đó với Hoàng Đế và thu thập thông tin từ người dân ở đây. Sau đó lập một giao kèo với tên Hoàng Đế"

"Có vẻ hợp lý đó, trừ khi tên Hoàng Đế không ve vẩy cái đuôi của mình trước Vua pháp sư."\

"Đây là một ván cược, nhưng cũng khó nói trước. Nếu chúng ta không làm gì và co cụm trong một góc tường, cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt với trò chơi đuổi bắt."

"Tuy nhiên, khi anh nói đây là một canh bạc... thì nó sẽ là một canh bạc nhý thế nào? Nếu chúng ta phá hỏng nó liệu nó có biến thành một cái cớ ðể chúng tấn công chúng ta không? Chúng ta nên tìm hiểu lập trường của Hoàng Đế trước khi lập giao kèo"

Vì mọi người đều đồng ý với lời đề nghị này, một vài người khác đã hỏi một câu hỏi hay.

"...Tuy nhiên, những người dân ở E-Rantel bị Undead không chế, không phản loạn sao? Có phải là dân chúng đã bị giết hết? Hay đó là sự cai trị kinh hoàng tuyệt đối trên vùng đất này?"

Sau khi nghe câu hỏi này, hiếm ai có thể tin vào câu trả lời của Raymond.

"Dựa trên các bản báo cáo, thành phố được cai trị trong hòa bình."

Hah?! Mấy lời này thì không hợp với những người ở đây chút nào, nhưng thật khó tin vì bọn họ đã làm vậy.

"Hmhm. Vào độ tuổi của tôi, việc nghe ngóng đã trở nên rất khó khăn rồi, nhưng dường như tình trạng ngày càng tệ hơn. Raymond, cái hòa bình đó là gì vậy?"

"Xem ra ngày mai mặt trời sẽ mọc ở phía Bắc rồi."

"... Được thôi, dừng mấy trò đùa đó lại đi. Nếu Raymond nói sự thật đó sẽ là một sự thật không thể tin được. Lũ truyền tin của chúng ta đều là một lũ điên hay toàn là lũ lều báo vậy?"

"Bản báo cáo nói rằng các Death Knight được sử dụng như lính gác, lũ Elder Lich thì hoạt động như đầy tớ của nhân dân trong khi Soul Eater được dùng để chở hàng"

Hàm của tất cả mọi người như rớt ra khi nghe Raymond mô tả.

"Không không không, đợi đã. Cái gì vậy? Anh nói lại được không?"

Nhìn thẳng vào mặt của Giáo Hoàng, Raymond vẫn lặp lại mấy từ đó.

Haaah? Một lần nữa, và dường như họ vẫn không tin vào thính giác của mình

Mỗi con trong số chúng đều là những tạo vật Undead với sức mạnh khủng khiếp. Vậy mà, kỵ sĩ của thế giới ngầm làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng như mấy tên dân phòng, vị vua của các mê cung thì phải ngồi bàn giấy kiểm kê sổ sách, và con quái có thể tận diệt cả thành phố thì bị đối xử như trâu ngựa.

Và cái đất nước đó tồn tại kế bên biên giới của họ.

"Cái quái. Cái quái gì diễn ra vậy?"

Undead sẽ lượn lờ và kiểm soát thành phố. Và tất cả đều tưởng là tất cả con người ở đây đã bị tận diệt.

"Không. Những cư dân trước đó của E-rantel - nhưng cư dân hiện tại của Vương quốc Sorcerous vẫn sinh sống bình thường. Có một vài rắc rối lúc đầu nhưng giờ thì tất cả đều ổn"

"... Có lẽ suốt khoảng thời gian vừa rồi chúng ta đã đánh giá thấp người dân Vương Quốc"

"Umu ... Tinh thần bọn họ thật mạnh mẽ nhỉ?"

Cứ tưởng tượng đến cảnh đi cùng với một Undead một tạo vật căm ghét sự sống thì dù là ai cũng rùng mình trong sợ hãi.

Giống như là sống kế một con quỷ đói vậy. Bình thường thì ai cũng sợ.

"Bọn họ có thể chịu đựng điều đó vì bọn họ tin vào chiến binh vĩ đại, mạo hiểm giả hùng mạnh - Hắc Hiệp sĩ Momon."

Raymond liệt kê các bản ghi chép về những gì xảy ra vào ngày đầu tiên dưới sự trị vì của Vua pháp sư ở E-Rantel.

Tất cả đều chăm chú lắng nghe.

"Như tôi nghĩ. Không thể nào Momon là đồng minh của Vua pháp sư được."

"Ara, đó không phải bằng chứng rằng Momon và Vua pháp sư đã cấu kết với nhau? Chúng đã xuất hiện cùng một thời điểm đúng không?"

Mmm... Mọi người đều trầm ngâm

Bọn họ thấy rằng cơ hội để điều đó xảy ra không phải là không thể, nhưng thật khó lòng để nói chính xác về điều đó

"Có cách nào làm Momon chống lại Vua pháp sư không? Có lẽ, nếu sử dụng người dân ở E-Rantel, chúng ta có thể..."

"Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nếu mọi việc xấu đi, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của cả Momon và Vua pháp sư."

"Ông nói đúng. Và nếu nó xảy ra, tổn thất của chúng ta là vô cùng lớn. Dù rằng chúng ta có thể tái sinh người chết, nhưng Black Scripture sẽ tổn thất nhân lực, trong khi Sunlight Scripture có thể bị giải thể. Vương miện đã bị cướp đi, Công Chúa Miko và Kaire thì chết. Sẽ mất ít nhất
khoảng 10 năm để phục hồi sức mạnh của chúng ta. Chúng ta không dại gì chọc giận một con rồng đang ngủ"

"Đúng vậy. Chúng ta cần tránh giao tranh từ 2 phía cùng lúc."

Vào thời khắc này, sự thù địch trong căn phòng dường như được nhóm lên

"Lũ phản bội cặn bã"

"Lũ tộc Elf chó chết"

Giáo Quốc đang giao chiến với tộc Elf ở khu rừng đại ngàn phía Nam. Ban đầu, Giáo Quốc và Elf có mối quan hệ hợp tác với nhau. Nhưng mối quan hệ đó bị phá vỡ, và giờ thì Giáo Quốc đang có chiến tranh với tộc Elf.

Họ đã xây dựng một tiền tuyến ở Hồ Bán Nguyệt, rất gần thủ đô tộc Elf. Theo kế hoạch, thủ đô sẽ bị phá hủy chỉ trong vài năm, nhưng dường như kế hoạch đang dần dần thoát ly khỏi quỹ đạo của nó.

"Chúng ta có nên đình chiến với chúng không?"

"Đừng khờ khạo như vậy. Ông nghĩ bao nhiêu máu đã đổ xuống cho cuộc chiến đó rồi? Đầu tiên, chúng ta nên nghĩ làm thế nào chúng ta phục hận cho những người đã ngã xuống?"

"Đứa bé đó-"

Sau khi nói ra điều này, ông già mỉm cười cay đắng.

Dù rằng ông ta luôn coi cô ta như một đứa trẻ vì hình dạng của cô ta đúng là vậy, nhưng thực tế cô ta già hơn bất kì ai trong căn phòng này.

"-Con bé thế nào rồi?"

"Trong căn phòng bên cạnh, vẫn như thường ngày"

"Umu, chúng ta cần cho con bé cơ hội để phục thù cho mẹ nó."

"Đúng vậy, nếu không đó sẽ là một sự hối tiếc lớn. Trái tim của con bé nên được xoa dịu bằng sự trả thù này."

Vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi con người nơi đây.

"... Nói thẳng ra, là tôi có thành kiến với mấy lão tư tế đó. Chúng nuôi dạy con bé tội nghiệp này trở thành một kẻ có tính cách quái đản."

"Ờ thì, nếu bà muốn nói điều dó, có lẽ bà nên đổ lỗi cho lũ ngoại nhân của rừng già. Các Hồng Y đã nghĩ rằng tách con bé ra khỏi mẹ nó không phải là một điều tốt"

"... Một chủ đề đau đầu thật đấy."

"Tuy nhiên, nếu chúng ta cho con bé tham gia trận chiến, lũ Dragon Lord chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu."

"Quyền năng của các vị thần, Nghiêng Nước Nghiêng Thành, sẽ không có tác dụng với những kẻ sử dụng Ma Thuật Khởi Nguyên, nhưng có thể có tác dụng với Catastrophe Dragon Lord [Chúa Rồng Tai Ương]. Vậy còn sử dụng nó lên Vua pháp sư thì sao?"

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Đó là một lời đề nghị mà ai cũng nghĩ đến nhưng không ai dám nói.

".... Không tồi, nhưng mà sự thật là chúng ta vẫn không biết gì về sức mạnh của các thuộc hạ Vua pháp sư, điều đó làm cho tôi cảm thấy khó chịu."

"... Giá mà nó có thể mê hoặc mà không có giới hạn, và mọi chuyện sẽ được giải quyết."

" Làm sao ngươi dám! Các vị thần trao mạng sống của họ để bảo vệ chúng ta, nhân loại! và nghĩ đến việc ngươi không hài lòng với báu vật mà họ để lại xem? Thật báng bổ!"

Sau sự quở trách, ông lão cúi gầm mặt.

"Tôi sai rồi."

"Cẩn thận cái lưỡi của ngươi!"

"Quay lại chủ đề chính nào. Vậy là tất cả đều chống lại việc sử dụng Nghiêng Nước Nghiêng Thành lên Vua pháp sư?"

"Quá nguy hiểm"

"Nếu Catastrophe Dragon Lord xuất hiện, chúng ta có thể không chế nó và dùng nó làm quân tiên phong."

Không có hi vọng gì cho việc này.

"Không khả thi. Vậy chúng ta có nên cử sứ giả để nói chuyện với tên Dragon Lord kia về bọn Elf không?"

"Ai biết bọn chúng sẽ đòi hỏi điều gì?"

"Cứ chấp nhận những điều khoản không quá vô lý. Sau tất cả, chúng ta làm tất cả là vì sự bình an trong tâm hồn của con bé."

Không ai phản đối. Mọi người đều đang chìm sâu vào trong tâm tư của mình.

"Fufu-"

Một tiếng cười khẽ vang lên, và tất cả đều hướng về kẻ tạo nên tiếng động này.

"Fufu. Những kẻ biết chuyện này đều đã chết... À thì, các người đúng là từ bi thật đấy"

Những lời đó có vẻ nhạo báng, nhưng tông điệu thì rất khác biệt.

"... Mục đích chúng ta là bảo vệ nhân loại khỏi các loài khác, tất cả nhân loại bao gồm con bé. Ta nghĩ chúng ta sẽ được tha thứ cho sự lạm quyền của một số quan chức chỉ vì tìm cách cứu đồng đội của mình"

"... Tôi không có lý do nào để phản đối nếu kết quả là không có thương vong nào"

Khi nghe điều này, Tổng Tư Lệnh mỉm cười cay đắng.

"Thế giới của chúng ta mỏng manh như một chiếc thuyền nhỏ được ném vào đại dương. Càng ít người biết về nó thì càng tốt. Sau tất cả những việc này, cứ khoảng 100 năm giông bão lại nổi lên một lần. Ông có nghĩ rằng người dân có thể ngủ yên khi biết điều đó? Sự thật là, những kẻ mạnh không thể ẩn thân quá lâu trong bóng tối. Bọn họ sẽ luôn nổi bật, dù rằng họ cố sống một cuộc sống bình thường."

"Nếu cũng trường hợp đó, ông nghĩ Hồng Y-dono tiền nhiệm sẽ làm gì?"

Những biểu cảm phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt họ.

"Không chắc lắm, nhưng cơ hội cao là sẽ hành động... có lẽ vẫn còn con át chủ bài được giấu."

"Hoặc là người tiền nhiệm ghế số 9, Winstride, có lẽ biết điều gì đó..."

"Thật đáng lo. Bà ta có thân với chúng ta không? Thật phiền phức..."

Có nhiều tiếng thở dài trong căn phòng.

"Vậy còn về việc nhờ vả các cựu thành viên đã nghỉ hưu của Black Scripture thì sao? Điều đó là thể tạm thời hồi phục chiến lực của chúng ta, không, đúng hơn là giữ vững sự cảnh giác của chúng ta. Chúng ta có thể gửi họ tới Vương Quốc Draconic như viện quân. Xác xuất tử vong của họ trong chuyện này là rất thấp."

Black Scripture thì sao? Điều đó là thể tạm thời hồi phục chiến lực của chúng ta, không, đúng hơn là thường được giao cho những nhiệm vụ nguy hiểm, và vì thế tỉ lệ thương vong của họ khá cao. Tuy nhiên, miễn là xác vẫn còn nguyên vẹn, bọn họ có thể được hồi sinh một lần nữa. Vấn đề là việc hồi sinh sẽ hút cạn sức sống, và bọn họ cần phải tốn thêm một thời gian dài để phục hồi lại sức mạnh. Vì vậy, thay vào đó tất cả bọn họ chọn cách nghỉ hưu.

Cũng có vài người nghỉ hưu do vấn đề tuổi tác, nhưng dù vì lý do nào, những người nghỉ hưu có thể làm bất kì điều gì họ muốn. Một số người thì sống tha hóa, thất nghiệp, nhưng chỉ chiếm số lượng rất ít. Hầu hết bọn họ sẽ không chịu đựng nổi việc cằm rằm của các bà vợ và những câu hỏi như "Baaa à, tại sao ba không đi làm-?" và bọn họ buộc phải trở lại với công việc.

Nó sẽ tốn một khoảng thời gian để làm quen lại với cảm giác thực chiến ban đầu, và có một số người già thì không thể làm điều đó do tuổi tác của họ. Tuy vậy, họ vẫn đáng tin cậy hơn những kẻ khác.

"Hãy giải thích tình huống này với bọn họ và yêu cầu họ giúp sức. Mặc dù đừng mong đợi rằng tất cả sẽ cầm vũ khí lên và giúp chúng ta."

"Đương nhiên. Có lẽ sẽ cần một tên thật khốn nạn để gây áp lực cho những người đã hoàn thành nhiệm vụ trong những nơi nguy hiểm nhất và bây giờ thì đang nghỉ hưu"

"Ừ. Cứ vậy đi. Nếu có ai đồng ý, trả bọn họ thêm thật nhiều tiền vào."

"Dù gì thì sau đó họ cũng phải trả lại cho chúng ta thôi."

Tiếng cười khúc khích vang rộng khắp căn phòng.

Phàn nàn về việc thiếu lương bổng là một trò đùa riêng của bọn họ.

Ở Giáo Quốc, tiền lương sẽ giảm xuống khi vượt qua một bậc nhất định. Đây là một hình thức tự thanh lọc, để chắc rằng sẽ không ai gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ với lòng tham. Vì vậy, bọn họ có nhiều quan chức cấp cao sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Khi tràng cười dừng lại, Giáo Hoàng lại nói:

"Vậy thì, mọi người, chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề kế tiếp. Raymond, hãy tiếp tục đi."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 10-Chương 3: Đế Quốc Baharuth

Phần 1

Albedo xuất phát tới Vương quốc trong một ngày đẹp trời nhiều nắng, Ainz đã tới để từ biệt cô tại sân trước dinh thự của mình.

Ở đấy có 5 chiếc xe ngựa lộng lẫy. Một trong số chúng dành cho Albedo và một cái khác là cho hành lý của cô. Một trong những xe ngựa còn lại chở những tặng phẩm cho nhà vua, dùng để gây ấn tượng với họ về sự khác biệt lực lượng giữa Vương Quốc với Vương quốc Sorcerous. Mà xung quanh những xe hàng này là 20 Death Cavalier được Ainz tạo ra.

Đáng ra, sẽ đơn giản hơn là chỉ cần cứ vậy mà dịch chuyển tới Vương Quốc, nhưng họ không định làm vậy.

Đoàn người Albedo chịu tránh nhiệm minh chứng cho quyền lực của Vương quốc Sorcerous. Một phần của nó là sử dụng lũ quái vật thay cho ngựa kéo xe; một ngụ ý đe dọa.

"Vậy, Ainz-sama, làm ơn tự chăm sóc bản thân trong một thời gian"

"Ừm, hãy cẩn thận. Chúng ra vẫn chưa tìm ra những kẻ tẩy não Shalltear. Như vậy ta không thể loại trừ trường hợp chúng có thể tìm cách kiểm soát ngươi, và sử dụng ngươi như một phần của canh bạc lớn để có thể gây thiệt hại to lớn cho Nazarick".

"Tất nhiên rồi, thần sẽ cẩn thận và không bao giờ để thứ này rời khỏi bản thân"

Albedo ôm chặt một World-Class Item trước ngực.

"Ta tin rằng sở hữu nó sẽ loại bỏ nguy cơ bị tẩy não bởi một World-Class Item khác. Tuy nhiên, World-Class Item mà kẻ địch nắm giữ có thể không nhất định giới hạn với điều đó. Thêm nữa, dù đó là World-Class Item đó mạnh nhất chống lại những vật thể vật lí, song đừng quên rằng nó không hữu hiệu lắm nếu muốn dùng nó đối phó với mục tiêu đơn lẻ."

"Thật vậy sao? Vũ khí chính của thần chính là một phiên bản hình dạng khác của thứ này..."

"Nó yếu hơn một chút so với vật phẩm cấp Divine đã được chỉnh sửa chuyên biệt. Nhưng nó vẫn rất mạnh ở chỗ không bao giờ bị phá hỏng hay hư hại. Đó là tất cả những gì ta muốn nói là, đừng bao giờ sơ ý bất cẩn chỉ vì ngươi mạnh. Dù ta không nghĩ ngươi sẽ phạm vào loại sai lầm như vậy..."

Nghĩ kĩ thì, Albedo từ trước đến nay chưa bao giờ đi ra bên ngoài.

Anh đã sắp xếp cô ấy ở bên trong Nazarick như lớp phòng thủ cuối cùng. Vì thế, Ainz thấy lo lắng, như thể để một đứa trẻ lần đầu đi ra ngoài mua đồ.

"Luôn cảnh giác và đừng có bất cẩn. Nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức. Ngươi có mang theo vật phẩm dịch chuyển nào không? Một số vật phẩm dịch chuyển cần thời gian để khởi động, vậy cái của ngươi có thể hoạt động tức thì chứ? Một số kẻ địch cũng có thể cản trở dịch chuyển trước khi tấn công, ngươi đã nghĩ cách đối phó với chúng chưa? Chúng cũng có thể đánh lạc hướng ngươi với mồi nhử trước khi phục kích ngươi. Đừng để bị lừa bởi sức mạnh của kẻ địch, phải chứ? Dù ta nghe rằng ngươi đã trải qua huấn luyện chiến đấu để tăng cường năng lực đối ứng, thế nhưng ngươi vẫn cần học sâu thêm chút nữa. Ngoài ra―"

Anh nghĩ lẽ ra trước đây mọi chuyện đã tốt hơn nếu mình răn dạy Shalltear như thế này trong khi suy ngẫm về những chiến thuật mình sẽ dùng trong khi PK. Và cứ thế, anh xả hàng loạt từ ngữ vào Albedo với tốc độ súng máy.

Anh đã dành bao nhiều thời gian để suy nghĩ về tất cả các kiểu tấn công rồi? Ainz chỉ trở lại bình thường sau khi nhận ra Albedo đang nhìn mình với biểu hiện vui mừng trên khuôn mặt.

Cái này thật xấu hổ khủng khiếp.

Ainz hắng giọng.

"Tốt rồi, cứ như thế đi. Ta tin rằng trong tất cả mọi người, ngươi, Albedo, sẽ không lơi lỏng sự chuẩn bị và những biện pháp đối phó. Thứ lỗi cho ta vì trì hoãn ngươi. Hãy bảo trọng trong chuyến đi."

"Đã hiểu, Ainz-sama."

"Dù không thích hợp lắm để hỏi ngay trước khi ngươi đi, nhưng có hay không từ chỗ Demiurge ― mà thôi, không có gì đâu."

"Anh ta sẽ ổn thôi, thần tin vậy?"

Nếu như anh nhận được vài tin tức từ chỗ Demiurge, anh đã không lơ đãng làm cả núi câu hỏi cho hắn. Giả dụ như Albedo đã không phản đối việc hình thành Công hội Mạo hiểm giả, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chờ hắn trở lại và hỏi riêng. Albedo lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau khi nhận ra rằng Ainz không hề có dự định trả lời, cô cũng không lâu sau liền đổi về một vẻ mặt dịu dàng.

"Vậy thì, Ainz-sama. Là Tổng quản Thủ Vệ, thần sẽ cho người thấy những kết quả không khiến người thất vọng khi trở về."

"Những hành động của ngươi từ trước tới nay chưa bao giờ làm hổ thẹn vị trí của mình."

Phải thừa nhận, ngay sau đó anh nhớ lại việc Albedo đã từng cưỡi lên mình kiểu cowgirl, nhưng đó không phải thứ người ta có thể nói vào thời điểm này.

"Còn một điều nữa ta cần phải nói. Dù ngươi miễn nhiễm với dịch bệnh, song thế giới này có hay không tồn tại loại bệnh thậm chí vượt qua sự miễn dịch đó cũng khó nói, cho nên hãy chú ý nhiều. Ta nghe rằng sẽ đặc biệt dễ đổ bệnh vào thời điểm giao mùa."

Việc chuyển đổi giữa bốn mùa không rõ ràng lắm tại thế giới cũ của Suzuki Satoru.

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong anh ― Blue Planet-san sẽ làm gì nếu cậu ấy có mặt ở đây? Cậu ta có lẽ sẽ lộ ra cái vẻ mặt đôi mắt sáng lấp lánh như Albedo... Mà, liệu cậu ta thực sự có thể làm cái vẻ mặt đó là vấn đề hoàn toàn khác.

Sau đó, Albedo đã tình nguyện đưa ra gợi ý, với khuôn mặt như hoa tươi nở rộ:

"Ainz-sama! Thần, thần biết một phương thuốc có hiệu quả rất tốt với bệnh tật!"

"Ồ...?"

Cái đó khá bất ngờ. Anh đã không dự kiến được cô ấy biết phương thuốc độc nhất chỉ thuộc về thế giới này.

Cậu dược sư Nfirea hẳn không tiếp xúc với Albedo. Trong trường hợp này, có lẽ nó đến từ những kiến thức trong YGGDRASIL, hay thứ gì đó đã được Tabula Smaragdina lập trình vào trong cô ấy? Sự tò mò của anh lại dấy lên, Ainz trông chờ vào những gì cô ấy sẽ nói tiếp.

"Một nụ hôn!"

"...Một nụ hôn?"

"Đúng thế, hôn giúp giải tỏa stress và kích thích hệ thần kinh phó giao cảm*. Một khi hiệu quả của hệ thần kinh phó giao cảm gia tăng, hiệu suất của hệ thống miễn dịch cũng theo đó được cải thiện. Nói cách khác, nếu người được hôn, người sẽ không bị ốm!"

(*Edit mikasa: Hệ thần kinh đối giao cảm hay Hệ thần kinh phó giao cảm (viết tắt là PSNS - Parasympathetic Nervous System), là một trong hai bộ phận chính của hệ thần kinh tự chủ gọi tắt là ANS (autonomic nervous system). ANS có nhiệm vụ điều hòa các bộ phận và các tuyến bên trong cơ thể, Những hoạt đồng này diễn ra một cách vô thức. Hệ giao cảm riêng biệt có nhiệm vụ cho sự kích thích của các hoạt động xảy ra khi cơ thể nghỉ ngơi kể cả kích thích tình dục, tiết nước bọt, lệ, tiêu tiểu, tiêu hóa. Hành động của nó được miêu tả như sự bổ sung đến các chi nhánh chính khác của hệ ANS, hệ giao cảm nơi mà có nhiệm vụ kích thích các hoạt động kết hợp với phản ứng đánh-hay-tránh. Do mối quan hệ này, hành động của hệ PSNS thường được miêu tả là "nghỉ và tiêu hóa" (rest and digest).)

"Mấy điều ngươi nói nghe quen quen, dường như như ta đã nghe qua ở nơi nào đó đó..."

Anh nhớ lại ai rằng ai đó đã nhắc tới điều gì đó về hệ thần kinh phó giao cảm khi còn chơi YGGDRASIL. Chắc chắn chính là cái đó. Thế nhưng, anh không cảm thấy nó cũng sẽ hiệu quả trong thế giới này.

"Vì thế, thần muốn một nụ hôn~"

Albedo nhắm mắt lại và chu môi ra.

Tất cả những gì giờ anhcó thể thấy là một con bạch tuộc.

Sự miêu tả như thế nghe như phỉ báng một vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng sự thật thì, vẻ đẹp của cô ấy không hề bị giảm đi nhiều. Sau cùng, một người phụ nữ đẹp sẽ vẫn đẹp không cần biết biểu cảm trên mặt cô ấy như thế nào.

Cái suy nghĩ không hợp lúc đó thoáng qua trong đầu Ainz.

Ainz đã xem xét tránh khỏi nó vào thời điểm này.

Anh muốn nói rằng, "Chắc chắn không", nhưng rõ ràng là cô ấy đang mong chờ một nụ hôn. Hơn nữa, đây là mong muốn của một ai đó sắp đi xa lo công chuyện, nên anh muốn thực hiện nó, ở một mức độ nhất định. Nó cũng sẽ khiến trái tim anh đau đớn nếu từ chối mong muốn của con gái của Tabula Smaragdina.

Ainz dùng một tay nâng cằm Albedo lên, và đặt một nụ hôn lên má cô. Nói là nói như thế, chứ Ainz không có da thịt, vì vậy, không hề có môi, nên cái hôn của Ainz thật ra chỉ là ép răng cửa vào mặt cô ấy một chút. Mà thêm nữa, vì anh cũng chả có nước bọt, những gì cô ấy nên cảm thấy hẳn là bị một thứ gì đó khô và cứng chạm vào.

Dù việc này cực kì xấu hổ, anh không có cách nào, phải buộc mình làm điều đó với cô ấy.

Mình hy vọng mình đã đánh răng, dù cho mình không ăn cái gì cả.

Sau khi bàn tay anh rời khỏi cằm cô ấy, anh bắt gặp cái nhìn chằm chằm của đôi mắt Albedo đang mở to ra.

"Sao vậy, có gì không ổn à? Lại nói, nếu hôn môi ngươi thì sẽ quá mức, vậy nên mới hôn trên má. Có gì không ổn sao?!"

"...Từ đầu thần đã không hề nghĩ rằng người thậm chí sẽ xem xét nó."

Trước khi Ainz có thể hỏi ý định thực sự của cô ấy là gì, những giọt nước mắt trào lên trong khóe mắt Albedo.

"Fueeeen~"

Albedo khóc. Đó không hề là những giọt nước mắt cá sấu. Cô ấy đang thực sự khóc.

Ở dưới sự ức chế cảm xúc đã lâu không gặp cú sốc lớn, Ainz hoang mang hoảng loạn, cảm thấy mình phải nhanh chóng làm điều gì đó. Nói vậy, anh không hề có ý tưởng gì về việc nên làm thế nào.

Trong quá khứ, khi khiến Albedo khóc trong Phòng châu báu, anh ngay lập tức có thể nghĩ ra những lời an ủi để nói. Tuy nhiên, phương pháp đối ứng việc làm Albedo khóc sau khi hôn cô ấy thì Ainz làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Anh chàng đẹp trai Hoàng đế (Jircniv) sẽ làm gì trong trường hợp thế này nhỉ? Dù anh nghĩ về những thứ đó, song có vẻ như trong hoàn cảnh nào Ainz từng chứng kiến không có bắt gặp chuyện như vậy.

"Albedo, làm ơn đừng khóc."

Tuy rằng anh rất muốn đưa ánh mắt cầu cứu với người hầu gái đang làm nhiệm vụ phía sau, nhưng anh đã tự làm mình xấu hổ đủ rồi. Anh cũng không thể tiếp tục tự bôi nhọ bản thân được.

"Albedo, đừng khóc mà."

Ainz kéo Albedo vào vòng tay mình và nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Họ dừng lại như vậy một lúc, và rồi Albedo sụt sịt. Có vẻ như nước mắt của cô ấy đã ngừng chảy.

Ainz cảm thấy an tâm đồng thời bỏ tay ra khỏi lưng Albedo.

"Không sao chứ, Albedo?"

"Vâng, Ainz-sama. Thần rất xin lỗi vì để người thấy phần đáng xầu hổ đó của thần."

Dù gương mặt nhuộm đẫm nước mắt, nụ cười của cô ấy vẫn đẹp tuyệt trần.

Chỉ có lý do duy nhất khiến cô có thể khóc.

Cái dạ dày tưởng tượng của anh bắt đầu quặn đau sau khi bản thân anh nhận ra được chuyện anh đã làm nhẫn tâm đến cỡ nào. Anh nghĩ nó ổn thôi, vì trò này sẽ sớm kết thúc. Nếu như ngay lúc đó anh không nghĩ theo cách đó, cô ấy đã không khóc như thế này.

"Thật vậy sao... vậy, đã đến lúc rồi. Nếu như không có vấn đề gì, ngươi hãy lên đường thôi."

"Đã hiểu, Momonga-sama!"

♦ ♦ ♦

Tầm rèm ở cửa sổ xe ngựa được kéo ra, qua nó, anh thấy Albedo đang vẫy tay chào mình. Vì thế, Ainz cũng vẫy tay lại với cô.

Đây hẳn chính là một cảnh tiễn biệt trên tàu điện người ta thường thấy trên truyền hình.

Cỗ xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển bánh, và đám lính gác cũng theo đó bắt đầu di chuyển.

Ainz nhìn theo đến khi cỗ xe của Albedo cho đến khi nó mất dạng, và khi anh nhìn về phương xa, dùng một lời nói bằng một ngữ khí trầm trọng, đưa ra nhắc nhở.

"Hãy quên mọi thứ xảy ra ở đây đi."

"Tuân mệnh."

Ainz đi ngang qua người hầu gái đang cúi đầu. Ainz thực sự không cách nào thấy được vẻ mặt lúc này của cô ấy.

Phần 2

Vị Hoàng đễ Đẫm máu, Jircniv Rune Farlord El-Nix ôm chặt đầu mình.

Đây không phải là một việc xảy ra lần một lần hai gần đây. Anh vẫn làm như thế trong khoảng thời gian này.

Trước đây, anh đã thanh trừng tất cả các đại quý tộc, nghe nói về kế hoạch phản bội đủ để làm rung chuyển cả đế chế, biết về các mối quan hệ đang xấu đi với các nước láng giềng.

Vượt qua tất cả những điều trên, người đàn ông này không hề hoảng loạn hay rơi vào hỗn loạn.

Thế nhưng, đối mặt với một vấn đề không có cách giải quyết được, thì người đàn ông này cũng chẳng thể làm gì được ngoài vò đầu bứt tóc.

"Chết tiệt! Thằng chó má! Chết đi! Chết mục xác luôn đi!"

Mặc dù phép thuật có thể nguyền rủa ai đó tới chết, song Jircniv lại không có sức mạnh ấy. Vì thế, anh ta chỉ đơn giản là văng tục thôi. Nếu anh có thể thật sự giết chết kẻ đã gây ra sự tàn phá tới tâm trí và dạ dày của anh như vậy trong suốt vài tháng qua, anh sẽ sẵn sàng tìm kiếm những kĩ thuật đó.

"Không, đợi đã. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như nói hắn ta bị 'sống', chứ nhỉ? Hay là, 'bị phá huỷ' nghe có vẻ hợp hơn? Nghe nói một vài linh mục có thể tiêu diệt undead bằng sức mạnh thần thánh."

Anh thậm chí còn nghĩ về những thứ vô nghĩa như vậy.

Lý do Jircnix đau đớn như vậy là bởi mỗi sáng thức dậy, anh lại thấy trên chiếc gối đầu của mình đầy tóc là tóc. Thủ phạm chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này là Vua Pháp thuật , Ainz Ooal Gown.

Không có cách giải quyết nào thoả đáng với các vấn đề được Vua Pháp thuật tạo ra.

Vấn đề đầu tiên liên quan đến thương vong của Quân Đoàn Kỵ sĩ Đế Quốc ở trận chiến trên đồng bằng Katze. Chỉ có 143 người chết; với một cuộc tấn công trực tiếp vào đối phương thì đây là một con số tiêu hao nhỏ. Tuy nhiên, những tổn thất ở đồng bằng Kazte hoàn toàn đều là tự bản thân gây ra.

Thêm vào đó, 3788 người đã bày tỏ mong muốn rời khỏi Quân đoàn Kỵ sĩ trên đường trở về Thủ đô Đế quốc. Nói cách khác, 6% trong tổng số 60000 người của Quân đoàn Kỵ sĩ Đế Quốc đã mất đi sự dũng cảm của mình.

Và rồi, có hàng nghìn người đã phàn nàn rằng họ cảm thấy lo lắng và vào ban đêm thì khó ngủ. Theo như báo cáo, cũng có ít nhất 200 người có thần kinh không ổn định

Kỵ sĩ là những chiến binh chuyên nghiệp, và chi phí để đào tạo một kị sĩ là rất cao.

Tiền bạc chỉ là một phần. Thời gian rèn luyện cũng là một yếu tố cần thiết. Người ta không thể cứ dễ dàng chộp lấy một ai đó ngoài đường và nói: "Từ ngày mai trở đi, ngươi là một kỵ sĩ".

Đế Quốc sẽ cần phải chi rất nhiều để bổ sung số lượng kỵ sĩ thiếu hụt. Nhưng giờ thì móc tài chính ở đâu ra?

Vào thời điểm quan trọng này, thanh trừng quý tộc và tịch thu tài sản của họ để đạt được số tiền đó là một lựa chọn không khôn ngoan.

Lí do cho việc đó là bởi vì vấn đề thứ hai―tức là, các lá đơn do chính các Kỵ sĩ Hoàng gia gửi tới Jircniv.

Quân đoàn Kỵ sĩ được phép trực tiếp đưa những đề xuất tới Hoàng đế Jircniv. Điều này là bởi vì có một số chuyện mà chỉ những cựu chiến binh chính thống mới có thể hiểu được, và nó cũng là để giảm thiểu mâu thuẫn giữa các sĩ quan quân đội và các chính trị gia. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra ấn tượng rằng Jircniv―người có bản chất hiếu chiến―đặc biệt ưa thích Quân đoàn Kỵ sĩ.

Dĩ nhiên, người ta không thể hy vọng rằng những bức thư như vậy luôn được chấp thuận, nhưng các lá đơn gần đây không được dễ nghe cho lắm.

Những cái đơn kiến nghị này, đến từ các cấp trên chỉ huy Quân đoàn Kỵ sĩ, bày tỏ mong muốn tránh chiến tranh với Vương quốc Sorcerous.

Jircniv có thể hiểu chuyện đó ngay cả khi họ không nói nó ra.

Bất cứ ai dám đối mặt với quốc gia đó trong một trận chiến quy mô lớn là một con lợn trong đám ngu ngốc; hắn ta là một kẻ hoàn toàn điên rồ. Đó là quốc gia có thể đè bẹp 200000 quân đối phương chỉ bằng một phép thuật. Không có cách nào mà Jircniv có thể hình dung rằng mình sẽ gây chiến với một kẻ thù như vậy.

Cho dù vậy, lí do mà Quân đoàn Kỵ sĩ đề nghị một tờ đơn kiến nghị như vậy là bởi vì họ đã mất lòng tin vào Jircniv.

Ở trước trận chiến ở đồng bằng Katze, Jircniv đã đề nghị với Vua Pháp thuật :"Ta hy vọng ngài sẽ sử dụng phép thuật mạnh nhất của mình". Các cấp trên của Quân đoàn Kỵ sĩ biết chuyện này, và đã đổ hết trách nhiệm cho Jircniv về khung cảnh địa ngục đó.

Nói cách khác, họ coi anh như một cái bia đỡ đạn.

Khi Jircniv biết được điều này anh đã vô cùng tức giận và thất vọng.

Nếu biết có một phép thuật như vậy tồn tại, anh sẽ không bao giờ nói câu nói đó.

Bên cạnh đó, lí do mà Jircniv đề nghị tên Vua Pháp thuật chết bầm đó sử dụng phép thuật mạnh nhất của mình là để xác minh ma thuật của hắn mạnh tới đâu.

Lúc đầu, lẽ ra mọi chuyện phải theo chiều hướng ngược lại. "Cảm ơn ngài vì đã cho thấy một phần sức mạnh của Vua Pháp thuật. Giờ tốt hơn hết chúng ta không nên hành động tuỳ ý xung quanh hắn", họ nên nói vậy trong khi bày tỏ lòng tôn kính của mình. Sau cùng, nếu mọi chuyện mà trở nên tồi tệ, phép thuật đó có thể phá huỷ cả một thành phố.

Tuy nhiên, Quân đoàn Kỵ Sĩ không nhìn nhận mọi chuyện theo cách đó. Là bởi vì họ có cảm giác rằng Jircniv là một Hoàng đế ưu tú được tin là đã đề nghị sử dụng phép thuật đó, biết rõ nó có thể làm gì.

Do đó, rất nhiều ánh mắt hoài nghi không ngừng hướng về phía Jircniv.

Đây là lần đầu tiên Jircniv cảm thấy cực kì ghét cái thanh danh của mình.

Tuy nhiên, khóc lóc và than thở không giải quyết được gì. Nếu ai đó có thể xoay sở được ở vị trí của anh, Jircniv sẽ vui vẻ khóc và la hét và nghỉ ngơi cho tới khi cơn đau bụng của anh qua đi.

Dĩ nhiên, không ai có thể làm việc hộ anh, nên anh phải tự lo lấy.

"Cái tên Vua Pháp thuật chết tiệt đó! Tất cả là do hắn gây ra!"

Anh cố chịu sự đau đớn đến từ bụng mình, không― Jircniv dừng lại để nghĩ.

Đây không phải là 'lỗi của Vua Pháp thuật'. Đây là 'âm mưu của Vua Pháp thuật'.

Rất có khả năng là tình trạng của Đế Quốc đã bị hắn sắp đặt. Khi anh bình tĩnh lại và xem xét nó, khả năng xảy ra là rất cao.

Jircniv lấy ra một cái chìa khoá và mở ngăn kéo. Anh rút một cái chai từ trong ra.

Sau đó, anh rút cái nhẫn đeo ở tay trái ra rồi thả vào chai.

Nhẫn Độc Giác Thú [Ring of Unicorn] ― một vật phẩm có thể phát hiện chất độc và cường hoá khả năng kháng độc cùng bệnh tật, và cũng có thể hồi phục các vết thương mỗi ngày một lần.

Sau khi đảm bảo là không có phản ứng, anh uống cạn chai nước. Jircniv đặt cái chai xuống bàn, nhăn mặt.

Anh uống một ngụm nước từ cái chai khác trên bàn để rửa trôi cái mùi vị kích thích quen thuộc đang lan toả trong miệng.

Sau đó, Jircniv ấn vào chỗ xung quanh bụng mình một lần nữa.

Liệu nó chỉ có tác dụng nhất thời, hay vết thương của anh thực sự đã được chữa khỏi? Mặc dù không có cách nào để biết chắc chắn được, ít ra thì cơn đau dạ dày của anh đã dịu bớt lúc này.

"Haaah~"

Sau cái thở dài nặng nề khác thường đó, cứ như là có hàng tấn công việc đang chờ đợi anh, Jircniv lại tiếp tục làm việc. Đầu tiên, anh phải giải quyết đám giấy tờ chất đống đó.

Một tiếng gõ cửa yên tĩnh vang lên khắp căn phòng, như thể nó đang chờ đợi sự cho phép của anh để tiếp cận.

Người đàn ông bước vào là một phụ tá. Tất cả những phụ tá do chính Jircniv tuyển chọn đều là những worker tài giỏi. Tuy nhiên, người này lại có thể dễ dàng sánh ngang với Roune.

Nhân tiện, trong số các phụ tá không có ai là nữ. Người phụ nữ duy nhất mà Jircniv tin tưởng giao việc này là một trong những thê thiếp của anh.

"Thưa Bệ Hạ―"

Jircniv vẫy tay để cắt ngắn lời chào hỏi có thể rất tốn thời gian.

"―Không cần phải như vậy, miễn lễ. Đừng lãng phí thời gian, đi vào việc chính luôn đi."

"Vâng, thưa Bệ Hạ. Những thương nhân từ quốc gia đó cuối cùng đã trả lời chúng ta. Dường như họ mang theo những mặt hàng rất tốt, và họ sẽ đến thủ đô Imperial sớm thôi."

"Thật ư!"

Jircniv mỉm cười, tin tốt nhất mà anh nghe được suốt mấy tuần qua.

Quốc gia trong câu hỏi là Pháp quốc Slane. Không cần phải nói, thương gia trong câu hỏi chính là sứ giả của họ.

Mặc dù căn phòng này được thiết kế để chống lại việc nghe lén, sau khi chứng kiến phép thuật đó từ Vua Pháp thuật, Jircniv đã tin rằng các biện pháp đối phó còn ít hơn các giai đoạn thay đồ. Thực ra là, gần đây anh có cảm giác mình bị ai đó nghe lén.

Thế nhưng, dù anh có cử đi bao nhiêu người để kiểm tra, họ cũng không tìm thấy gì. Kết luận duy nhất họ có thể đạt được rằng đây chỉ là một ảo tưởng của Jircniv. Giả sử như vậy, thần kinh của anh đã phải suy nghĩ khá nhiều gần đây, không chừng thật sự có khả năng này. Tuy nhiên, anh không thể giũ bỏ cảm giác bị theo dõi.

Trước đây, anh có thể giao cho Fluder thiết lập các biện pháp chống nghe lén, nhưng giờ thì không được. Với tất cả những gì anh đã biết, Fluder có thể đã phản bội anh. Vì thế, anh phải hành động theo giả định rằng gián điệp đã thâm nhập vào Thủ đô Đế Quốc.

Vì vậy, tất cả những chính sách về các vấn đề quan trọng đều cần mật mã riêng. Đương nhiên, kết quả là có phát sinh một số vấn đề nhỏ, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là để liên minh chống lại Ainz Ooal Gown bị phát hiện.

"Thế sẽ diễn ra khi nào?"

"Thần tin là họ định đến đây trong vài ngày tới."

Bình thường thì, anh sẽ công khai mời họ đến thủ đô Đế Quốc, nhưng việc đó quá lộ liễu.

Tốt nhất là gặp họ và giả vờ rằng nó là một cuộc trò chuyện tình cờ. Tuy nhiên, nơi nào có thể tránh được sự nghi ngờ?

Anh đã hết lựa chọn, nhưng ngay cả khi mọi chuyện như vậy, anh cũng không thể từ bỏ như đây chỉ là một trò chơi bình thường. Giáng một phép thuật hết sức tàn ác như vậy cơ bản nói với Jircniv rằng "Ta là undead, nên chém giết sinh vật sống là điều bình thường". Anh không thể bỏ qua một chuyện như vậy.

Nhiệm vụ của Hoàng đế Đế quốc Baharuth là nâng cao cơ hội chiến thắng của mình, cho dù nó chỉ là một phần nhỏ.

Để đạt được điều đó, một trong số các kế hoạch của anh là tạo một liên minh bí mật với Pháp quốc Slane. Pháp quốc là một đất nước có lịch sử dài hơn cả Đế quốc, đồng thời phép thuật hệ tín ngưỡng được coi là một trong các trụ cột của quốc gia.

Không nghi ngờ rằng đó là quốc gia tốt nhất người ta có thể nhờ giái quyết giúp đám undead.

Tuy nhiên, sẽ rất tồi tệ nếu như Vương quốc Socerous biết được mối quan hệ giữa anh với Pháp quốc.

Đế quốc hiện đang là đồng minh của Vương quốc Socerous, và đã giúp đỡ để bảo đảm lãnh thổ của họ. Lí do tại sao Đế Quốc làm vậy là để hiểu được sức mạnh và tổ chức của Vương quốc Socerous, cũng như những thứ khác bên trong nó. Nếu người ta phát hiện ra họ đang hoạt động chống lại Vương quốc Socerous, Đế Quốc chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của Vua pháp thuật.

"Thần xin được nói, thưa Bệ hạ".

Jircniv hất cằm, ra hiệu rằng người đàn ông nên nói tiếp.

"Liệu các hành động có ý thù địch với Vương quốc Socerous có phải là những hành động dại dột nhất không?"

Jircniv nhìn trừng trừng vào viên phụ tá. Cả ngươi nữa à. Anh vứt một hộp giấy vào thùng rác khi nói vậy.

Đừng chèn ép trái tim khô héo của ta nữa, làm ơn... Tuy nhiên...

"Thay vì vậy, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?"

"Vâng, về việc đó..."

Jircniv cười khi nhìn người phụ tá nuốt nước bọt.

"Thư giãn đi. Ta sẽ không chỉ trích ngươi vì bất cứ thứ gì ngươi nói. Tiếp đi, nói ra suy nghĩ của ngươi."

"Vâng, vậy thần xin thứ lỗi trước vì bất cứ sự xúc phạm nào mà thần gây ra."

Hắng giọng, người phụ tá chia sẻ suy nghĩ của mình:

"Thần tin rằng chúng ta nên tiếp tục tăng cường giao kèo đồng minh của chúng ta, và nếu Vương quốc Socerous có bất cứ đề nghị gì..., chúng ta nên đáp ứng cho bọn chúng."

Khuôn mặt của người phụ tá vẫn tái nhợt bất chấp sự bảo đảm của Jircniv.

Trong lòng ông, phát biểu mang tính phản quốc đó đã chống lại nỗi sợ hãi rằng mạng sống của mình có thể bị dập tắt.

Một lần nữa, Jircniv lại cười chua chát.

"Ngươi nói đúng."

"―Hah?"

Là bởi vì anh biết năng lực của ông ta rằng cái miệng rộng của ông ta trông khá buồn cười. Jircniv cười theo cách khác lúc trước, và tiếp tục nói:

"Ta cảm thấy những điều ngươi đang nói là đúng. Ở vị trí của ngươi, ta cũng có thể đưa ra những đề xuất tương tự. Không, sẽ rất bất ngờ nếu như bất cứ ai mà ta bổ nhiệm làm phụ tá không gợi ý một chuyện như vậy."

Nói đơn giản, Vương quốc Socerous quá mạnh. Dù chỉ về mặt quân sự, nhưng rõ ràng là Vương quốc Socerous ở một đẳng cấp khác mà họ không có hy vọng giải quyết được.

Sức mạnh cá nhân của riêng Vua Pháp thuật Ainz Ooal Gown vốn đã quá mạo hiểm để đối mặt. Rồi đội quân chết chóc mà hắn mang tới chiến trường, mỗi một con trong số đó được đồn đại là ngang với một quốc gia.

Chúng đến từ một vũ trụ hoàn toàn khác. Khi thật lòng suy nghĩ, quan niệm đó khiến người ta cảm thấy rất buồn cười.

"Mặc dù ta cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất, không phải chúng ta nên chuẩn bị để làm những việc khác ư? Ví dụ, nếu Vua Pháp thuật có ý định tiêu diệt Vương Quốc, ngươi có nghĩ quỳ gối trước hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta không?"

Anh vẫn chưa thấy có vụ thảm sát nào ở E-Rantel.

Có lẽ nào đám undead không không có ở đó? Sau khi cố gắng thu thập một vài thông tin, anh nhận ra rằng đám undead trực tiếp xuất hiện trong thành phố, biến nó trở thành một thành phố ma quỷ.

Có thể hắn định cai trị người dân của nơi đó mà không tàn sát họ, nhưng đó chỉ là kết luận tạm thời. Dù sao, có tin đồn rằng hắn ta đã thu phục được mạo hiểm giả hạng Adamantite đó (Momon), nên chỉ riêng từ điểm đó, tưởng rằng lòng nhân từ mềm yếu của Vua Pháp thuật sẽ vươn tới Đế Quốc chính là mối hiểm họa.

"Như lời ngài nói. Dường như thần đã bị hoảng sợ bởi sức mạnh áp đảo của Vua Pháp thuật thậm chí tới mức không thể đưa ra quyết định đúng đắn như vậy. Thật sự ngàn lần xin lỗi Bệ Hạ."

"Không cần xin lỗi. Dù sao thì, suy nghĩ đầu tiên trong tâm trí ta trước đó... quay trở lại hiện tại, những thương nhân đó đã chọn chỗ nghỉ ở đâu vậy?"

"Dường như họ sẽ ở tạm ở nơi lớn thứ hai trong bốn nơi."

Nơi thứ hai trong bốn nơi là một đền thờ của Hoả Thần. Từ 'lớn nhất' không phải là mật mã, nên có lẽ ðó là ðền thờ lớn nhất Ðế Quốc ― Nhà thờ Trung tâm.

Từ lúc này trở đi, Jircniv bắt đầu trò chuyện bình thường về những vấn đề ngẫu nhiên nào đó, với một vài lời nói dối lẫn trong đó.

Đôi lúc, anh có thể tình cờ nói về những điều mà anh tự bịa ra. Ngay cả khi có ai nghe được, kiểm tra độ chính xác của chúng cũng phải mất chút công sức. Từ lúc này, anh có thể tiếp tục công việc căng não này. Khi nghĩ vậy, anh nhận ra là họ đã nói chuyện mất mấy phút rồi.

Jircniv quyết định đi vào việc chính.

"Gia đình ngươi thế nào? Họ vẫn khoẻ chứ?"

"Hah? Ah, vâng. Họ rất khoẻ."

"Vậy ư? Thật tuyệt. Dù sao thì, sức khoẻ tốt là điều quan trọng nhất. Ta không nói dối đâu; thực ra người ta gần đây không được tốt lắm. Thuốc thang chỉ có thể ức chế được một khoảng thời gian. Ngươi có nghĩ ta nên mang theo một linh mục không?"

"Dường như Thần điện không hài lòng mấy với các hành động gần đây của Bệ Hạ. Gây áp lực có thể dẫn tới sự phản kháng của bọn họ. Sao ngài không viếng thăm trực tiếp, Bệ Hạ?"

"Đúng là một ý kiến tuyệt vời."

Thần điện vốn có thù hận với undead. Do đó, với các linh mục, việc thành lập một quốc gia được cai trị bởi một undead hùng mạnh làm họ cực kì cảnh giác. Vì thế, họ đã gửi rất nhiều yêu cầu được gặp mặt Jircniv.

Tuy nhiên, Jircniv lại từ chối hết.

Jircniv giờ đang ở trong trạng thái mà anh sẽ nhận lấy mọi sự trợ giúp có thể, nhưng anh có lí do để không đồng ý. Một trong số đó là do anh không tin vào khả năng chống gián điệp của họ. Cái khác là do anh sợ rằng nếu anh nói với họ những gì mình biết, họ có thể làm gì đó ngoài dự đoán của anh.

Nếu cả hai bên đạt được một thoả thuận, và sau đó các linh mục quyết định tuyên chiến với Vua Pháp thuật hùng mạnh với lí do 'bởi vì hắn là undead', hậu quả gần như không cần phải nói. Kết quả là Đế Quốc sẽ bị liên quan tới hành động tự sát của bọn họ.

Nói ngắn gọn, Jircniv sợ rằng một khi anh tiếp xúc với Thần điện, Vua Pháp thuật có thể nghĩ rằng Đế Quốc có thái độ thù địch với hắn ta.

Jircniv thở dài.

Mặc dù anh đã hy vọng họ sẽ đợi đến thời điểm thích hợp, nhưng có vẻ như họ không hiểu. Tuy nhiên, đoàn ngoại giao của Pháp quốc đã bí mật đến Thủ đô Đế Quốc. Có lẽ nếu anh chờ họ tiếp xúc với Thần điện, thì có thể tình hình sẽ thay đổi.

"Vậy thì, ta nên dành ít thời gian trong mấy ngày tới để viếng thăm Thần điện và bảo họ xem qua thân thể của ta."

"Như vậy là thoả đáng nhất. Vậy, thần nên đi sắp xếp mọi thứ bây giờ."

"Làm phiền ngươi. Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì với đấu trường đây? Ta nhớ là có một trận đấu trổ tài được lên kế hoạch sớm; chúng ta sẽ cho nó vào lịch nhé? Ta sẽ không bị ngừng lại bởi những câu như 'ngài nói rằng mình đang đi điều tra, nên ngài không thể vào đó được', ngươi biết đấy. Nếu bất cứ ai trong các ngươi muốn xem trận đấu cùng ta, các ngươi có thể vào phòng VIP cùng ta."

Đôi mắt của người thư kí mở to, và sáng lên khi ông ta cố dự đoán ý nghĩa thực sự của câu nói đó.

Ừ, đúng thế. Ngươi nghi ngờ là đúng. Cố lên, hiểu ra ý định thật của ta đi.

Jircniv muốn tránh gặp mặt người của Pháp quốc trong Thần điện. Thần điện có kiến thức về chữa trị và nhiều loại tri thức khác. Nếu nơi đó bị chọn làm mục tiêu cho một cuộc tấn công bất ngờ, tổn thất có thể vô cùng lớn, vào thời điểm mà những kiến thức tích luỹ được này còn quan trọng hơn những thứ khác.

"Thần hiểu rồi. Vậy xin hãy để thần lo chuyện đó. Thần tin là người cũng đã lên lịch đi thăm thương binh ở bệnh viện chứ?"

Jircniv vẫn chưa nhận được tin này, nên chắc đây là một trò đánh lừa.

Nói cách khác, ông ta đang đề nghị với Jircniv rằng bệnh viện có thể là nơi tốt hơn so với đấu trường. Jircniv chọn đấu trường là bởi vì anh đã nghe về việc nó thường thuê linh mục để chữa trị các vết thương. Với điều đó, anh đã nghĩ đến việc các sứ giả từ Pháp quốc Slane có thể trà trộn vào trong những linh mục đó.

"Huỷ bỏ chuyến đi. Chúng ta sẽ theo lịch lúc trước."

Như vậy, tất cả cuộc trò chuyện về các thương nhân đang dở dang liền biến mất không còn tăm hơi. Nếu có tên nào nghe lén, chúng sẽ nghĩ gì về nó? Chúng có thể biết được gì từ cụm từ 'hai của bốn'?

Ngay cả khi Vua Pháp thuật có trí thông minh quỷ quái đến mức nào, hắn ta cũng không thể lên kế hoạch mà không có thông tin. Thêm vào đó, không phải tất cả thuộc cấp của Vua Pháp thuật đều thông minh như hắn. Bên cạnh đó, càng có nhiều gián điệp, khả năng chúng bị lộ thân phận càng cao. Bởi vì chưa có thông tin rằng những gián điệp đó đã bị tìm thấy, có khả năng là không có nhiều gián điệp.

Hay đúng hơn, anh hy vọng mọi chuyện là như vậy.

Cơn ác mộng về phép thuật tuyệt đối và không thể phủ nhận của Vua Pháp thuật vẫn ám lấy tâm trí anh. Một phần trong Jircniv luôn nghĩ rằng 'do chúng là thuộc hạ của Vua Pháp thuật, chúng chắc cũng không bình thường'. Quả thực, anh đã nhìn thấy nhiều sinh vật mạnh mẽ đến khó tin đứng thành hàng thẳng tắp trong throne room lúc trước, với mục đích ám chỉ rằng những gián điệp đó có thể có năng lực ngang với chúng.

Nếu thực sự như vậy, thì chúng ta không có một cơ hội nào cả...nếu trở thành quốc gia lệ thuộc vào hắn sẽ giải quyết mọi thứ, đó không phải đó là hướng đi tốt nhất sao?

Anh đã uống một lọ nước thuốc, nhưng Jircniv lại cảm thấy bụng lại nhói đau.

Hai tuần sau, một chiếc xe ngựa chở Jircniv đến đấu trường.

Bên ngoài, anh trông như đang đi tới đấu trường để xem trận đấu, nhưng thực ra, anh tới đó để tham gia vào một hiệp ước với các sứ giả của Pháp quốc Slane và các linh mục cấp cao của Đế Quốc.

Anh không mang theo bất cứ cận vệ nào để tránh bị nổi bật, nhưng hai trong số Tứ Kỵ Sĩ của Đế Quốc ―'Ánh Chớp' và 'Kích Phong' ― đang trong chiếc xe làm cận vệ của Jircniv.

Nếu có thể, anh muốn dùng tất cả những chiến binh xuất sắc để bảo vệ cho mình. Tuy nhiên, 'Trọng Oanh' lại không đáng tin, nên anh đã để cô ta lại dưới cái cớ bảo vệ Thủ đô Đế Quốc.

Không, nói rằng cô không đáng tin thì không chính xác cho lắm. Chính xác thì, anh có thể nói từ hành động của cô rằng cô muốn chuyển sang Vương quốc Socerous. Vì thế, để tránh bị rò rỉ bất cứ thông tin nào mà cô có thể đề nghị với Vương quốc Socerous như một món quà, Jircniv quyết định giữ khoảng cách với cô ta.

[Chú thích: Lightning Bolt = Ánh Chớp, Violent Gale = Kích Phong và Heavy Explosion = Trọng Oanh là biệt danh của Tứ Kỵ sĩ.]

Cô ta đã từng nói, "thần sẽ làm mọi thứ để hoá giải lời nguyền này, thậm chí là hướng mũi kiếm này vào Bệ Hạ".

Jircniv hiểu, nhưng vẫn quyết định sử dụng cô. Vì thế, anh không thể khiển trách cô ngay cả khi cô định phản bội Đế Quốc. Tuy nhiên, anh vẫn không cho phép cô lấy đi những thông tin nhạy cảm với Đế Quốc được.

Mà nói, nếu cô ta thực sự định nghe trộm bí mật quốc gia của Đế Quốc, thì anh cần phải bắt giam cô ta lại. Tuy nhiên, cô lại là một trong những người mạnh nhất Đế Quốc, nên anh cần phải cử người ở cùng đẳng cấp để tiêu diệt cô ta. Về mặt kiếm thuật, chỉ có 'Ánh Chớp' và 'Kích Phong' là phù hợp với nhiệm vụ. Cử người khác đi sẽ chỉ có kết cục là bị thông chết. Thêm vào đó, dùng số lượng đè chết cô ta có nghĩa là an toàn của Thủ đô Đế Quốc và Hoàng Đế sẽ giảm đi.

Với tình hình hiện hại, Jircniv có lẽ sẽ phải chuyển sang những môn đệ của Fluder, những worker, hay có thể là các sát thủ được Ijaniya đại diện, tất cả họ đều có các kĩ năng ngoài khả năng cận chiến ra. Tuy nhiên, không quan trọng anh chọn gì, anh có thể phải chuẩn bị trả một số tiền khá lớn.

Các môn đệ đó được trả tiền hằng năm ― khi Fluder đã phản bội, anh tịch thu đất của ông ta và phong bọn họ là quý tộc ― nên có lẽ sẽ không có quá nhiều khoản phí phát sinh. Tuy nhiên, phái bọn họ đi sẽ làm họ tạm dừng công việc của mình, và việc này sẽ phải gánh chịu những tổn thất vô hình. Hơn nữa, nếu họ thực sự bị giết, tổn thất sẽ cao hơn hai người kia cộng lại.

Vì thế lựa chọn tốt nhất là ngăn 'Trọng Oanh' có cơ hội nhận được những thông tin có giá trị và để cô đi người không đến Vương quốc Socerous. Đó có thể là giải pháp phù hợp nhất làm mọi người thoả mãn.

Jircniv cũng đã nhiều lần gợi ý với 'Trọng Oanh'.

Tuy nhiên, 'Trọng Oanh' vẫn ở Thủ đô Đế Quốc. Câu trả lời của cô giống kiểu 'thần nên ở lại cho tới khi báo đáp được lòng tốt mà Bệ Hạ đã dành cho thần'.

Anh muốn lấy cái giá trị bên ngoài đó, nhưng việc đó là bất khả thi.

'Trọng Oanh' có thể là một trong Tứ Kỵ Sĩ của Đế Quốc, nhưng Vương quốc Socerous hẳn sẽ đánh giá rất thấp về sức chiến đấu của cô. Mỗi một con trong rất nhiều undead trực thuộc Vua Pháp thuật đều mạnh hơn cô. Vì lẽ đó, cô đang tìm cách tăng giá trị bản thân trong mắt chúng.

Dạ dày của Jircniv lại bắt đầu đau khi anh nghĩ về thực tại vô vọng rằng Vua Pháp thuật chỉ huy hàng ngàn undead mà mỗi con còn mạnh hơn cả 'Trọng Oanh', một trong những chiến binh mạnh nhất của Vương Quốc ― và đó là còn chưa tính đến bản thân Vua Pháp thuật nữa.

Mình nên làm gì với chuyện này đây?!

Một người khoẻ mạnh không thể thay đổi cục diện của một trận chiến, người ta bảo vậy. Thế nhưng, hiện thực lại nói khác.

Gazef Stronoff của Vương Quốc là một người thật sự có thể làm vậy. Hơn nữa là pháp sư đứng đầu Đế Quốc, Fluder Paradyne, một người có thể làm rung chuyển cả một quốc gia.

Mỗi người trong số họ là một thực thể có thể sánh ngang với một đội quân, hay một quốc gia.

Nói cách khác, dù không tính đến sức mạnh của riêng Vua Undead, Vương quốc Socerous vốn đã có sức mạnh của hàng ngàn đội quân rồi.

Không thể làm được gì ư? Nếu như...ừm, thậm chí với hàng nghìn đội quân cũng không thể ngăn chặn được hắn ư? ...Quả đúng như mình đã nghĩ, từ bỏ vẫn tốt hơn...

Dĩ nhiên, anh không thể thực sự nói ra chuyện đó trước mặt thuộc hạ của mình, nhưng ý tưởng đó đã xuất hiện trong đầu Jircniv vài lần. Thực ra, nó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe về trận chiến đồng bằng Katze.

"―Vậy thì, thưa Bệ Hạ. Sau khi gặp mặt Silver Canary, chúng ta sẽ rời đi. Như thế được chứ?"

Jircniv chuyển ánh mắt của mình sang người đàn ông ngồi trước mặt.

Trước mặt anh là một trong Tứ Kỵ Sĩ, Baziwood Peshmel 'Ánh Chớp'.

Jircniv gật đầu.

Họ đã thuê một nhóm mạo hiểm giả làm nhiệm vụ bảo vệ hôm nay. Mặc dù bên ngoài họ ở đó là để đảm bảo an ninh, mục tiêu chính là tìm kiếm gián điệp của Vương quốc Socerous. Đáng tiếc là, anh không thể gặp mặt Ijaniya, nhóm người được cân nhắc là một trong số các lựa chọn. Việc này cũng làm Jircniv nhận ra rằng rất khó để mời họ gia nhập Đế Quốc.

"Thưa Bệ Hạ, tuy rằng các mạo hiểm giả hạng adamantite đúng thật là có sức chiến đấu mạnh nhất của loài người, họ vẫn không thể vượt qua được giới hạn khả năng của loài người. Xin ngài đừng buông lỏng cảnh giác."

Những lời nói mà 'Kích Phong' Nimble Arc Dale Anoch đã cố nói với anh, Jircniv đã hiểu từ rất lâu. Thực ra, khi nhìn thấy những hàng ngũ quái vật thẳng tắp trong Throne room, anh đã hiểu những lời đó rõ hơn cả Nimble, người đã chứng kiến cuộc đại thảm sát đó bằng chính đôi mắt mình.

"Dĩ nhiên. Dù vậy, họ cũng có thể cầm cự được. So sánh với mạo hiểm giả hạng adamantite của Vương Quốc, Momon. Anh ta đã chỉ mũi kiếm của mình vào Vua Pháp thuật và bảo về người dân với sức mạnh của mình. Do các thành viên của Silver Canary cũng là mạo hiểm giả hạng Adamantite, sẽ khá rắc rối nếu họ không thể làm điều tương tự."

Khi nói vậy, Jircniv cười buồn bã.

"Và nếu như cả họ...nếu như ngay cả họ cũng không làm được, thì sẽ ra sao?"

Câu hỏi của Jircniv làm cho khuôn mặt của hai kỵ sĩ mang một biểu hiện đau đớn. Cái nhìn đó là câu trả lời tốt hơn bất cứ gì họ nói. Vô tình, Jircniv bắt đầu săm soi biểu hiện của họ.

"Thưa Bệ Hạ, xin ngài đừng làm vẻ mặt đó. Chúng thần có thể không mạnh, nhưng chúng thần vẫn sẽ hiến dâng trái tim và linh hồn của bản thân để hoàn thành yêu cầu của ngài."

"Đúng vậy, thưa Bệ Hạ. Xin ngài hãy trở lại dáng vẻ tự tin như trước. Sự yếu đuối hiện tại không phù hợp với ngài đâu ạ."

Những lời nói ôn hoà của họ đâm thủng tim Jircniv, và anh không thể lấy bản thân ra để nói, "không phải điều đó cũng áp dụng cho ngươi sao?". Dù vậy, anh vẫn quyết định chấp nhận mà không phàn nàn. Những lời nói đó có thể giống như việc tưới nước ra sa mạc, nhưng đúng là họ đã làm trái tim khô héo của anh trở nên ẩm ướt.

"...Thật xin lỗi. Cảm ơn vì sự thật thà của các ngươi. Vậy thì...do cả hai ngươi đều ở đây, các ngươi có phiền khi lắng nghe sự ngu xuẩn của ta một chút không?"

Hai kỵ sĩ gật đầu không nói gì.

"Ngươi nghĩ ta nên làm gì? Tại sao một con quái vật như vậy lại có thể xuất hiện ngay bên cạnh Đế Quốc? Tại sao? Ta đã phạm phải tội lỗi gì với thiên đàng và trần gian để bảo đảm việc đó? Ta nên làm gì để tiêu diệt con quái vật đó ― hay ít nhất, phong ấn nó lại? Giờ thì lá bài tẩy duy nhất của Đế Quốc đã bị kẻ thù đánh cắp, thực sự có cách nào đó để đảo ngược tình thế lại ư?"

Anh không định nói nhiều như vậy.

Nếu Jircniv không đứng trên họ, người của anh có lẽ sẽ không theo anh. Một người đặt bản thân mình lên trên người khác cần phải có thái độ phù hợp với người có địa vị cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với vị Hoàng Đế Đẫm máu, người đã thanh trừng nhiều quý tộc.

Hoàng Đế không thể để lộ sự yếu đuối. Đó là bài học mà người cha đáng kính của anh đã dạy. Tuy nhiên, mỗi người đều có giới hạn chịu đựng.

Phần người của Jircniv là thứ mà anh chỉ lộ ra với các thê thiếp của mình. Bây giờ, phần đó của anh đang la hét.

"Đúng là ta đã yêu cầu hắn sử dụng phép thuật. Nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ! Chúng ta không thể lên kế hoạch đối phó nào nếu như không biết khả năng của hắn! Ta có lỗi vì việc đó à? Ta phải chịu trách nhiệm vì mọi chuyện đi sai hướng ư? Tất cả mọi người dường như đều nghĩ vậy!"

Jircniv cắn môi và nắm tóc của mình.

Thật ra, đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng. Nếu Jircniv hoàn toàn dùng tất cả thời gian và sức lực của anh để suy nghĩ về cảm xúc trong trái tim mình, chắc chắn anh sẽ khóc lóc, gào thét và lăn lộn trên nền nhà. Anh chỉ đang cố giữ hình ảnh của một vị Hoàng Đế mà thôi.

Dù vậy, anh vẫn nhận thức được mình đang làm gì.

Đây dường như đã trở thành một thói quen, nên Jircniv quay trở lại bình thường.

"Thứ lỗi cho ta. Dường như ta đã hơi bị kích động. Ta đã quá căng thẳng mấy ngày gần đây."

Anh liếc xuống dưới, và nhìn thấy vài sợi tóc trên ngón tay.

Quan sát các bức chân dung, không tổ tiên nào của anh có mái tóc mỏng. Jircniv không thể không suy tưởng rằng anh có thể là Hoàng Đế đầu tiên trong lịch sử bị hói đầu.

Anh vẫy tay để giữ cho thuộc cấp của mình chú ý. Đôi khi sự thương hại còn đau đớn hơn cả một lời trách móc, và điều tương tự cũng áp dụng với vấn đề rụng tóc.

"Nói thật, có thể không thuyết phục lắm sau khi nhìn thấy khía cạnh đó của ta. Tuy nhiên, hai người không cần phải lo. Ta sẽ giải quyết nó, bằng cách nào đó. Ta sẽ không để hắn làm những gì mình muốn với Đế Quốc."

Nụ cười tự tin đó dường như đã làm dịu khuôn mặt của đám thuộc hạ.

Tuy vậy, không có ai trong số họ thực sự thoải mái.

Họ cũng hiểu rằng lời nói của Jircniv chỉ là sự an ủi tạm thời.

Không quan trọng họ nghĩ thế nào, họ cũng không thể nghĩ ra bất cứ cách nào để giải quyết con quái vật đó.

Thực ra, trừ khi có một vũ khí vĩnh viễn có thể tiêu diệt undead hay một nhân loại với sức mạnh vô biên xuất hiện, không thì Jircniv nghĩ là không thể.

Vậy nên chúng ta cần phải phụ thuộc vào Pháp Quốc Slane. Lịch sử của họ dài hơn của ta, vậy nên có thể họ sẽ tìm ra một vũ khí có thể tiêu diệt undead trong một nhát. Không, chỉ cần chia sẻ kiến thức với họ thì chúng ta cũng có thể tiếp tục chiến đấu!

Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Chiếc xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, mang theo hy vọng cuối cùng của Jircniv.

Đấu trường có dạng hình tròn. Có một lối đi lớn ở một bên để cho xe ngựa đi vào. Lối đi này dẫn tới phòng VIP, và có rất ít người được dùng lối đi này. Các lối đi khác được dùng cho việc ra vào của các vị khách bình thường hay cho việc vận chuyển các xe đẩy hàng. Đó là ba loại lối vào chính của đấu trường.

Bước ra khỏi chiếc xe ngựa đầu tiên, như bình thường là các kĩ sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ. Sau khi họ đã xác nhận sự an toàn của địa điểm, Jircniv mới bước ra ngoài.

Có năm người đợi họ ở đó.

Cách ăn mặc của họ nhìn hoàn toàn không hợp với lối đi VIP.

Jircniv có thể đánh giá giá trị của bất cứ kiệt tác nghệ thuật nào chỉ với một cái liếc mắt. Nhưng anh không thể đoán được gì về trang phục và vũ khí của họ. Đây là bởi vì những thứ họ đang mặc có cả tác phẩm nghệ thuật và trang bị chiến tranh. Những trang bị của họ không phải trang bị dành cho các binh lính bảo vệ gia đình quý tộc, mà dành cho các chiến binh thiện chiến.

Theo lễ nghi thông thường, nhóm có địa vị thấp hơn phải giới thiệu bản thân trước. Tuy nhiên, một số mạo hiểm giả lại không quan tâm đến địa vị hay thứ hạng, và đây là những mạo hiểm giả như vậy.

Dù vậy, anh vẫn là người đứng đầu một đất nước, liệu có thích hợp khi để anh cúi đầu trước những mạo hiểm giả không?

Giữa bầu không khí lúng túng, người đàn ông đứng ở trung tâm của nhóm năm người lên tiếng:

"Thưa Bệ Hạ, Hoàng Đế Jircniv Rune Farlord El-Nix. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật vinh hạnh. Chúng tôi là nhóm mạo hiểm gia hạng Admantite - Silver Canary *, những người đã chấp nhận yêu cầu đảm bảo vấn đề an toàn. Tôi là trưởng nhóm, Freivartz. Rất hân hạnh được gặp ngài.

[*Chú thích: Chim sẻ bạc aka Silver Canary nhưng thật ra đúng hơn thì phải là Ngân Ti Điểu aka 银丝鸟 aka Silver Thread Bird. Japanese: 銀糸鳥. Romnaji: Ginshi Tori. Thật ra dịch ra là đúng tuy nhiên cái nhóm Eight Ripples (漣八連 - Sazanami Hachi-ren) để lại Vie không hay lắm. Đợi nghĩ đã rồi sửa. Với lại text vol 10 của cả Eng lẫn chinese lởm như nhau, text trung của mình là fan dịch không phải bản đài nên mấy cái thuật ngữ hay tên cũng không chắc.]

Giọng nói nghiêm nghị của anh ta vang vọng ra xung quanh.

Anh ta khoác một cái đàn lute trên vai và một thanh Rapier* giắt bên hông. Anh mặc một bộ giáp xích được bao bọc trong luồng ánh sáng kì quái. Tất cả trang bị của anh không chỉ phản chiếu ánh sáng, mà còn toả ra hào quang ma thuật. Mỗi món trang bị của anh ta trông như một vật phẩm ma thuật hàng đầu, đặc biệt là cây đàn lute đó, nó còn có biệt danh là 'Star Symphony**'.

(*Rapier là một loại kiếm có phần che bảo vệ tay)

(**Bản giao hưởng của vì sao)

Khi anh quan sát thái độ hoàn toàn tự tin của người đàn ông, Jircniv nhớ lại mình mấy tháng trước và không khỏi cảm thấy có chút ước ao.

"Ta đã nghe về những việc mà các ngươi đã làm, nhóm mạo hiểm giả cấp cao nhất đất nước. Câu chuyện anh hùng về cách các ngươi đánh bại Radiant Crawler thực sự làm nhiệt huyết của ta sôi sục. Vì thế, ta biết một số thông tin về các ngươi. Tuy nhiên, vì đây là một cơ hội hiếm có, phiền ngươi giới thiệu từng anh hùng của đất nước với ta được không?"

"Vậy, tôi xin phép, đầu tiên là về người ngâm thơ rong [Bard]..."

"―Thôi nào sếp, thư giãn tý đê. Gét pải nói nhưng mỗi lần nài ra tay là nôi lại nởn gai ốc. Cái tanh kiếm nắn chói náng hay gì đó... Dù sao thề, chúng ta bỏ qa phần nó đc k? À, Beeeeệ Hẹ, Xin nỗi vì cách lói chuyện nhưng tôi sinh na đã thế này nồi. Nên xin ngài đừng để tâm tới nó?"

Người đàn ông bên cạnh Freivartz bước lên trước nhẹ nhàng cúi đầu.

Anh ta có dáng người chắc nịch và không cao. Mặc dù có một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt nhỏ mất cân đối đó lại không hề có sự vui vẻ.

Anh ta là Keila No Seydeshtin, một người thuộc nghề Đạo tặc và còn được gọi là 'Người sắp đặt kế hoạch*'.

(*: Người sắp đặt kế hoạch ở đây được dùng tương tự như sát thủ/assassin.")

Không có nhiều thông tin về 'Người sắp đặt kế hoạch', nên vẫn còn nhiều điều chưa biết về anh ta. Anh ta có lẽ gần gũi với thế giới ngầm hơn và tham gia vào những trận phục kích và ám sát nhiều hơn những tên trộm bình thường.

Jircniv nhận ra là anh không cần phải lo về nó, và Baziwood cười thầm.

"Haha, không có vấn đề gì đâu. Bệ Hạ đã sớm quen với chuyện này rồi."

"Oh, và đây có lẽ là...có lẽ ngài là 'Ánh Chớp'-san của Tứ Kỵ Sĩ thuộc Đế Quốc. Chẳng lẽ, ngài đây cũng xuất thân từ nơi đó sao?"

"Hmm? Ahh, không, có lẽ là ở một nơi khác. Ta sinh ra trong một con hẻm chật chội bẩn thỉu. Ngài chắc đã sinh ra ở nơi sâu thẳm và đen tối hơn ta."

"Có vẻ như vậy. Không khí xung quanh ngài có sự khác biệt a...thật lòng xin lỗi. Có vẻ như ta đã vội vàng kết luận."

"Không cần để ý đâu, 'Ám Vân'."

"Tôi chưa từng gọi mình là 'Ám Vân' bao giờ cả...thật đấy, tất cả là do anh, thủ lĩnh à."

Freivartz chỉ nhếch khoé miệng khi Kaila nhìn anh ta.

"Tốt hơn hết là để chúng ta tự giới thiệu bản thân mình thay vì gọi nhau bằng những cái biệt danh kì quái. Xin thứ lỗi, Bệ Hạ. Đầu tiên, đây là Seyde, tai mắt của chúng tôi. Tiếp theo là đấu sĩ của chúng tôi. Ngài có thể hơi ngạc nhiên một chút khi thấy anh ta, nhưng tôi có thể bảo đảm sức mạnh của anh ta."

"Không, dĩ nhiên Bệ Hạ sẽ không nghi ngờ anh ta. Dù sao, ta có cảm giác anh ta có thể mạnh hơn mình."

"Tôi lấy làm vinh hạnh khi nghe điều đó từ một người đàn ông mạnh mẽ. Đây là Phương Long*."

(* Fan Long : 方 · 隆)

Người được giới thiệu là một con khỉ lông đỏ cao khoảng 1,7m. Hắn mặc một bộ giáp trông như được làm từ những sợi lông trắng, và hắn giắt một cây rìu chiến ở một bên hông mình.

Hắn thuộc tộc Ape Beastman, cũng là một kẻ tôi luyện linh hồn của mình qua sức mạnh của class chiến binh, Beast Lord. Anh đã đọc qua chuyện này trong một báo cáo trước đây, nhưng thực sự nhìn thấy nó bằng mắt thường vẫn khá là sốc.

Và quả thực, khi đứng một mình, hắn ta trông còn mạnh hơn cả Baziwood, thuộc hạ mạnh nhất của Jircniv.

Fan Rong giơ tay phải vẫy chào Jircniv và những người khác.

"Vậy thì, tiếp theo là người chữa trị các vết thương cho chúng tôi."

Freivartz nhanh chóng bắt đầu giới thiệu người tiếp theo. Đây là do anh ta sợ sẽ làm phật ý Jircniv.

Lần này, người đứng bên trái Freivartz bước lên phía trước.

"Xin thứ lỗi cho tôi", anh ta nói khi cây gậy kì lạ mà anh ta cầm trên tay phát ra một tiếng rung. Đó là một loại vũ khí hình như được gọi là 'tích trượng'.

[* shakujo hay cây tích trượng là cái Đường tăng trong Tây du kí cầm đó. Nó là một trong 18 món đồ vật của Nhà Sư, còn được mang nhiều tên khác nhau như: Thanh Trượng, Minh Trượng, Trí Trượng, Ðức Trượng... là một cây gậy, ở đầu gậy có treo những vòng thiếc, khi rung phát ra tiếng.]

"Bần tăng tên là Unkei và là một người tôn thờ Đức Phật. Hân hạnh được gặp ngài."

Mặc dù cách ăn mặc của anh ta không bình thường cho lắm, trông anh ta có vẻ thân thiện hơn so với tên Beast Lord kia.

Sau khi anh ta cởi bỏ cái nón to lớn, kì quái của mình ― gọi là fukaamigasa* ― để lộ ra cái đầu trọc lóc. Nếu anh không biết rằng người đàn ông này đã tự mình cạo trọc nó, có lẽ anh sẽ nhìn anh ta với ánh mắt thương hại. Dù sao thì, anh ta cũng khá trẻ.

(* fukaamigasa là một cái nón rơm chụp đi kèm với các nhà sư.)

Anh ta mặc một cái áo choàng chiến đấu kì lạ gọi là áo cà sa*. Anh ta là soryo, người sử dụng phép thuật hệ linh hồn, tuy hơi kém trong việc chữa trị, nhưng lại có năng lực đặc biệt khi chiến đấu với undead.

(* Áo cà sa thì ai xem Tây du kí cũng biết rồi nhỉ.)

Đức Phật mà anh ta tôn thờ đến từ phía Nam xa xôi, và có rất ít tín đồ. Một số coi anh ta là tín dồ của Tứ Thần. Có rất ít điều biết được về anh ta và không có ai quan tâm đến việc xây dựng một ngôi đền cho một vị thần như vậy ở Thủ đô Đế Quốc. Tuy nhiên, Jircniv hiểu rõ rằng sự tồn tại của người đàn ông này thật giống như được cho là một chuyện phiển toái.

Căn bản là Thần điện quyết định giá cả cho việc sử dụng phép thuật chữa trị. Thế nhưng, khi một người sử dụng phép thuật chữa trị đơn độc, không liên quan đến họ xuất hiện, họ sẽ giải quyết với anh ta như thế nào? Họ sẽ làm gì nếu như anh ta cũng là một mạo hiểm giả có hạng cao nhất ― hạng Adamantite?

Không có sự liên kết đặc biệt nào giữa chính quyền Đế Quốc và sự sùng bái của họ. Sự thật rằng Jircniv không trói buộc họ có thể được coi là một chuyện may mắn

Anh không muốn bị lôi kéo thêm vào những vấn đề phiền nhiễu nữa.

Tuy nhiên, khi kiểm tra qua thành tích của anh ta, Jircniv phát hiện ra rằng anh ta có năng lực khác thường khi chống lại undead, điều ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của anh. Nếu cần thiết, anh có thể gây áp lực lên Thần điện. Dĩ nhiên, đó là chỉ khi khả năng của anh ta thực sự có hiệu quả như vậy.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì, người cuối cùng chắc hẳn là Powapon."

"Đúng như ngài nói, thưa Bệ Hạ."

Người mà Freivartz để lại cuối cùng còn kì quái hơn cả người trước anh ta. Anh ta thực sự là người ăn mặc kì lạ nhất trong năm người, và anh ta cúi đầu trước Jircniv.

Phần cơ thể trần truồng phía trên của anh ta bôi màu đen với những hoa văn trắng kì lạ khắp người. Đây có lẽ là do anh ta là thành viên của một class kì quặc có tên là Totem Shaman.

"Ngươi không cảm thấy lạnh ư?"

"Tôi đã đeo trang bị phép thuật để bảo vệ trước sự thay đổi của nhiệt độ, nên không có vấn đề gì cả."

Jircniv không thể không kinh ngạc khi nghe câu trả lời, điều bình thường hơn anh tưởng. Anh đã nhận được báo cáo về ngoại hình kì lạ của người này, cũng như những tin tức rằng anh ta là người bình thường đằng sau những thứ đó. Dù vậy, anh vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy sự tương phản. Khi nhìn gần hơn, anh ta trông khá đẹp trai, và cũng còn khá trẻ.

Tại sao anh ta lại chọn class này? Một phần trong anh muốn biết, nhưng cùng lúc đó anh lại không muốn biết.

Jircniv suy nghĩ về nhóm Silver Canary đứng trước mặt anh.

Đây là một cái nhóm kì lạ được tạo thành từ những thành viên kì quái. Điều bình thường duy nhất mà họ có là một sợi lông chim én bạc mà họ đã từng nuôi được để đâu đó trên người họ (trong trường hợp của Totem Shaman, nó ở trên hông của anh ta.)

Những cái lông đó lấp lánh ánh sáng bạc, mặc dù chúng đã bị rụng.

"Được rồi, các quý ông. Vậy thì, hôm nay ta sẽ được các ngươi bảo vệ."

"Hãy giao cho chúng tôi, Bệ Hạ. Ngài hãy tưởng tượng rằng mình đang đi trên con tàu của chúng tôi."

Jircniv chỉ có thể cười nhăn nhở khi nghe thấy Freivartz nói, và chuẩn bị dời đi. Tuy nhiên ―

"Đợi một chút đã, Beeeệ ha." Seyde nói với một giọng lúc cao lúc thấp.

"Chúng tôi được thuê để bảo vệ ngài ya, Beeeẹ haaa. Vậy nên xin ngài vui lòng đừng đi quá xa về phía trước. Điều đó không có vấn đề chứ? "

"Đó không phải là vấn đề ổn hay không ổn. Mấy người được thuê để bảo vệ ta, vì vậy ta sẽ làm bất cứ điều gì mấy người cho là cần thiết. Ngoài ra, nếu các ngươi cảm thấy rằng cần phải sử dụng sức mạnh của họ, thì hãy cứ làm như thường ngày, ra lệnh cho họ là được rồi. Tuy nhiên, ta muốn đề nghị rằng hãy cố gắng giữ bọn họ bên cạnh ta càng nhiều càng tốt."

"Điều này thật sự là... Có nể tùy ý chỉ huy Tứ Kỵ sĩ Đế Quốc, tôi đoán chúng ta nã nực sự biến thành nững nân vật lớn rồi đây. Nhưng ói thì ói nư tế, để hai người ở bên cạnh Bệ hạ nà kông ao âu ỉ. Nếu ất ứ đều ì ảy ra, gài cỉ cần cạy trốn teo nững chỉ dẫn của núng tôi. Nư thế sẽ hông xảy ra vấn đề gì cả. Nế đấy, đội trưởng, hát một bài đi."

"Xong ngay. Xin lỗi Bệ hạ, giọng nói của Seyde có chút khó nghe. Tôi đã nói bao nhiêu lần cũng đều như vậy ..."

"Không cần phải lo lắng. Nhưng nói lại, nếu anh ta làm điều đó trong một khu vực công cộng thì chắc sẽ có chuyện xảy ra đấy ..."

Chưa biết Freivartz đã nhận được lời truyền lại chưa, nhưng anh ta khẽ gật đầu. Điều đó ngụ ý rằng anh biết rõ ràng thời điểm và địa điểm cho những loại chuyện này.

Và sau đó, anh ấy hát. Không, thay vì nói đó là hát, không bằng nói đó là một tập hợp của những âm thanh kỳ lạ. Có thể một phần là do nghe được nhưng không hiểu ý tứ trong đó. Bài hát kéo dài một vài giây, song thứ âm nhạc kỳ lạ đã đọng lại trong lòng mọi người. Sau đó, Seyde liền triển khai hành động.

Nếu ai muốn đính kèm một số hình thức hiệu ứng âm thanh vào chuyển động của anh ta, cả hai từ "chậm rì rì" và "trơn tuồn tuột" là thích hợp. Đó là những động tác mà Jircniv căn bản không cách nào làm được.

"Như vậy, hãy giữ khoảng cách trong vòng mười mét và đi theo tôi."

Họ làm như Seyde nói, giữ khoảng cách trong mười mét trước khi chuyển. Jircniv nắm lấy cơ hội để hỏi Freivartz về bài hát vừa nãy.

"Đó rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Bệ hạ không biết sao? Đó là một trong những kỹ năng đặc thù của người ngâm thơ rong [Bard], Spellsong. Nó sẽ khác tùy vào người sử dụng, và cũng có người sử dụng các loại nhạc khí để thực hiện, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi đã dùng tiếng hát để phát huy hiệu quả."

"Ra là nó, huh."

Freivartz không thể không mỉm cười khi thấy Jircniv lẩm bẩm với chính mình. Đúng lúc đó, Jircniv nhớ lại những điều anh muốn tìm hiểu nhưng không có cơ hội, và anh quyết định nhân cơ hội này và hỏi:

"... Ta có chuyện muốn hỏi ông. Spellsong có thể điều khiển người không?"

"Bên trong những Spellsong chính xác bao hàm một hiệu quả ám thị*. Những ma pháp khác cũng làm được vậy nên hẳn có khả năng đó. Ngoài ra, chúng sẽ có thể mê hoặc người khác ở một mức độ nào đó."

(*ám thị: một loại ảnh hưởng tâm lí, hướng người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lí.)

Jircniv nhìn Freivartz.

"Ta hiểu rồi ... là như vậy phải không..."

"Vâng, chính là như vậy."

Quả nhiên đó là một con quái vật có sức mạnh của một người ngâm thơ rong, hay là nói-

"Như vậy ông biết gì về những con quái vật trông giống như con ếch xanh?"

-đó là một khả năng bẩm sinh của con quái vật. Khả năng đó không cách nào loại bỏ hoàn toàn. Điểm ấy nhất định phải hiểu rõ bởi nó cực kì quan trọng.

"Ếch xanh? Ý ngài là giống như những con Giant Toad*?"

(* cóc khổng lồ)

"Không, không phải như thế. Một cái gì đó thông minh hơn. Ta đang nói về một con quái vật đứng bằng hai chân, và ngay lập tức có thể kích hoạt một cái gì đó giống như Spellsong đó."

"...là một Toadman sao? Nếu người đó là một người ngâm thơ rong và đồng thời cũng là một Toadman thì sẽ phù hợp với mô tả của ngài... nhưng nếu tôi nhớ chính xác, tộc Toadman không phải là tộc bán nhân đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên nếu đó là tộc trưởng Toadman lớn tuổi... Tôi đã nghe chúng có thể sử dụng khả năng đặc biệt gây hỗn loạn cho kẻ thù."

Cái kia cùng hỗn loạn vẫn còn có chút không giống.

Anh đã đọc về loài bán nhân gọi là tộc Toadman, nhưng ngoại hình của chúng khác chút ít so với con quái vật gọi là Demiurge. Hắn ta có thể là một nhánh Toadman hoặc loại dị biến, hoặc có lẽ là một kẻ thuộc dòng dõi hoàng gia Toadman? Những khả năng không thể bị loại bỏ, nhưng khả năng lớn nhất là chúng không phải là trường hợp đó.

"Có vẻ như không. Thật sự rất xin lỗi, Bệ hạ. Có quá ít thông tin. Có lẽ nếu ngài có thể cho tôi biết thêm về sinh vật trong câu hỏi, tôi có thể giải quyết bí ẩn này cho bạn."

Điều này thật giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

"Có đúng không. Như vậy, ta sẽ cho ông biết về sự xuất hiện của con quái vật này. Nếu có thể, anh có thể sử dụng sự khôn ngoan của mình để giúp ta được không? Mặt khác, anh có thể nói cho ta biết chi tiết hơn về Spellsong không?"

Trong Đế Quốc, e rằng lẽ không ai biết nhiều hơn về những con quái vật hơn mạo hiểm giả cấp Adamantite.

"Bệ hạ, chuyện này có chút làm khó cho họ. Cái điều bệ hạ nói đến dù sao cũng là kế sinh nhai của họ."

Freivartz cười để đáp lại lời của Baziwood.

"Thôi, thôi, đó là sự thật, chúng tôi không thể nói quá nhiều về đòn sát thủ của mình. Tuy nhiên, nói cho ngài những kiến thức bình thường thì không sao cả. Chỉ là ... không phải tốt hơn là hỏi vị Đại Magic Caster-dono đó sao? Tôi chắc chắn ông ta sẽ biết nhiều hơn chúng ta ... "

Jircniv vẫn cố gắng không để lộ bất cứ thông tin khi chủ đề của Fluder được nhắc đến.

Anh đã ban hành một lệnh cấm ngôn luận về sự phản bội của Fluder, vì vậy không có thông tin nào bị rò rỉ. Nói chung bây giờ, Fluder vẫn còn ở vị trí Hội trưởng Ma pháp sư của ông ta, song các đặc quyền và quyền hạn của ông ta đã dần bị tước đi nên ông ta sẽ không nhận thấy. Đồng thời anh tìm tòi một phương pháp để có thể lấp đầy khe hở do Fluder, người sẽ ra đi, tạo ra.

Từ bên trong khe hở đó, Jircniv một lần nữa nhận ra Fluder đã mang cho Đế Quốc bao nhiêu ân huệ, nhưng tất cả những thứ này đã quá trễ.

"Chúng ta không thể quá mức ỷ vào người đàn ông già kia. Điều này giống như bài tập về nhà cho một học sinh. Nếu ta chỉ đơn giản là chờ nghe đáp án bởi vì ta có một giáo viên ưu tú, ta sẽ bị la mắng."

Cách nói của Jircniv gây lên một số tiếng cười.

"Rõ ràng đúng như là Bệ hạ nói. Tôi hiểu. Được rồi, lệ phí cho lần yêu cầu này cùng nội dùng nhiệm vụ giao cho chúng thực hiện thật sự có chút khác lệ thường. Vậy thì sau này tôi sẽ tóm tắt các vấn đề của những Spellsong cho ngài."

"Ta hiểu rồi. Vậy thì làm phiền ông."

Có nhiều phòng VIP tại đấu trường. Một là dành cho các nhà đầu tư của đấu trường. Một được dành cho quý tộc cao cấp. Sau đó, một dành cho Hoàng đế, tổng cộng có ba căn phòng. Hiện tại họ đang hướng cho căn phòng đã được thiết kế dành riêng cho Hoàng đế. Có lẽ Seyde đã do thám các tuyến đường trước đó, anh ta chưa từng hỏi đường mặc dù anh ta là người hướng dẫn nhóm.

Cuối cùng họ đã đến nơi, nhưng ở khúc quanh trước khi nhìn thấy cánh cửa căn phòng, Seyde đưa tay về phái Jircniv, ra hiệu anh ta nên dừng lại.

"Không thấy hơi thở của ai ở đây, nhưng hãy để tôi đi trước. Mấy người có thể tạm thời đợi ở góc này một chút không?"

Anh không đợi một lời trả lời cho những lời thì thầm của mình, nhưng thay vì nép vào góc tường, anh bước đi như đang tản bộ. Bị điều này khợi gợi sự tò mò, Jircniv hơi ló đầu ra để quan sát.

Anh ta tiếp cận đến trước cánh cửa mà hoàn toàn không phát ra một tiếng động, và sau khi làm một cái gì đó, anh từ từ mở cửa. Mặc dù chỉ đẩy ra một khe hở bé tí tẹo, song hình như đã đủ cho anh ta chui vào, và toàn bộ cơ thể của anh ta giống như một làn khói biến vào trong căn phòng.

Sau một lúc, cánh cửa mở ra, và họ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Seyde ở bên trong.

"Không sao. Căn phòng này an toàn."

Cả nhóm bắt đầu hành động bước vào trong phòng đã được xác nhận là an toàn.

Jircniv nhìn quanh.

Căn phòng hơi nhỏ, nhưng mỗi một món đồ nội thất tinh xảo đều là những món vật phẩm hạng nhất. Căn phòng đã được quét dọn một cách hoàn hảo cho Hoàng đế, người hiếm khi đến thăm nơi này.

Một cửa sổ lớn đã được mở ra trên một cái vách tường mà có thể nhìn ra đấu trường, cho phép nhìn thấy toàn bộ tình hình bên dưới. Hơi hơi liếc mắt một cái, họ sẽ có thể nhìn thấy từ khán đài không còn có chỗ trống những vị khán giả cuồng nhiệt cùng tiếng cổ vũ giống như tiếng sấm nổ.

Lý do cho một lượng lớn khán giả là vì Võ Vương đột nhiên xuất trận.

Vị vua của đấu trường- Võ Vương - mang tính áp đảo mạnh mẽ. Không ai có thể làm hắn ta chiến đấu một cách nghiêm túc. Do đó, đã một thời gian dài đấu trường không tổ chức trận đấu cho Võ Vương.

Chính là bởi đã lâu không xem trận chiến của Võ Vương nên đám đông mới kéo tới, chờ mong xem người nào đi khiêu chiến với Võ Vương.

Đúng như dự đoán, phần nguyên nhân rất lớn là xuất phát từ sự khao khát sức mạnh. Kể từ khi Đế quốc có đám chiến binh chuyên nghiệp gọi là kỵ sĩ, chiến trường như một thế giới khác đối với đám thị dân. Đây là lý do tại sao bọn họ mong đợi những cảnh tượng chiến đấu giữa sự sống và cái chết.

Không, anh nghe nói qua rằng kỵ sĩ cũng thấy thích thú với đấu trường.

Nói cách khác, họ trông đợi một màn trình diễn và phô bày sự tàn bạo.

Khi Jircniv đang chìm đắm vào suy nghĩ, Silver Canary đã hoàn thành việc thăm dò căn phòng.

"Trong phòng có dấu hiệu nào của ma pháp thăm dò đã được phát động qua không?"

"Chúng tôi không phát hiện dấu vết ma thuật nào như vậy, Bệ hạ. Không sai chứ?"

"Vâng. Nhìn thấu một ma pháp đã được phát động khá khó khăn đối với tôi, vì vậy tôi trước tiên đã đi điều tra một hồi xung quanh, kiểm tra xem có vật phẩm ma pháp nào không, nhưng không cũng không phát hiện được gì. Tuy nhiên, hy vọng ngài đừng quên rằng tôi không có năng lực điều tra của một tên trộm. Nên đừng nghĩ rằng nó hoàn toàn an toàn... Mà thủ lĩnh của chúng tôi đã dùng Spellsong tăng cường năng lực thăm dò của chúng tôi, vì vậy không có vấn đề gì."

"Về bên ma pháp, bần tăng đã sử dụng một thuật thăm dò để điều tra về môi trường xung quanh. Tuy nhiên, không có dấu vết của bất kỳ phép thuật nào được phát động. Trong mọi trường hợp, tôi đã tạo ra một rào cản phép thuật có thể cản trở phép thuật thăm dò, vì vậy người có thể cho rằng không có vấn đề. "

Unkei đập tích trượng của mình xuống sàn nhà, và một âm sắc trong trẻo vang vọng khắp căn phòng.

"Vậy thì, tôi có thể yêu cầu thêm một chút sao? Có phép thuật nào có thể phát hiện sự tiếp cận của người khác? Sẽ tốt nhất nếu đó là một phép thuật có thể phát hiện ngay cả một người vô hình."

"Thật sự đáng tiếc, trong những ma phát bần tăng năm giữ không có cái nào như vậy. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng thủ lĩnh của chúng tôi hình như có một câu thần chú như vậy."

Freivartz, người bị nhắc đến, báo hiệu rằng anh ta hiểu và rời khỏi phòng.

"Bây giờ làm gì? Nếu đối phương có ý định nghe trộm, mọi người định làm thế nào?

Jircniv vẫn cố gắng để nghĩ về những gì anh có thể làm đối với Ainz Ooal Gown. Tuy nhiên, thành thật mà nói, mọi chuyện đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Thực tế là, khi trong đầu coi người đàn ông đó là một thứ gì quá to lớn, thì khi làm đánh giá về hắn ta sẽ không sơ xài (Note: Không hiểu).

"... Thực lòng mà nói, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn sau khi làm nhiều chuyện như này. Ít ra đó là những gì tôi nghĩ. Đừng nhìn tôi như thế, chúng tôi đã dùng mấy đạo ma pháp để tăng cường sức phòng thủ rồi."

"Đúng là như vậy, Bệ hạ. Bần tăng đã được sử dụng ma pháp chống thăm dò và đã thiết kế để nó sẽ lập tức gửi một cảnh báo cho tôi nếu bất cứ kẻ nào muốn sử dụng ma pháp thăm dò. Xin hãy thoải mái."

Seyde và Unkei thay nhau nói như thế.

Họ nghĩ rằng anh bị ám ảnh? Hay họ nghĩ rằng anh có chút điên cuồng vì anh đã lo lắng về vụ ám sát?

Tuy nhiên, họ sẽ nghĩ gì nếu anh nói với họ rằng đối phương là Vua Pháp thuật? Điều này làm nổi lên sự hứng thú của Jircniv. Họ sẽ nói, "chúng ta phòng thủ như thế nào cũng không đủ khả năng chống lại anh ta" Hoặc họ sẽ nói, " Nếu chúng tôi sớm biết vậy, chúng tôi sẽ không vì ít tiền đó mà nhận lấy công việc như này" ?

Đương nhiên, kịch bản tốt nhất là không nói với họ bất cứ điều gì về Vua Pháp thuật và để họ dốc hêt sức cho việc chuẩn bị ứng phó.

Tuy nhiên, dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa để phong tỏa thông tin về Vua Pháp thuật, anh cũng không thể ngăn cản 60.000 cái miệng.

Tin tức có thể đã bị lộ ra. Nếu là như thế, nghe nói càng là mạo hiểm giả cấp cao thì càng có xu hướng ở những lúc bình thường đi thu thập tin tức, vì thế khả năng rất cao là họ đã nắm được tình báo về mặt năng lực của Vua Pháp thuật.

Họ sẽ không khó để tìm ra lý do tại sao mình thực sự muốn họ ở đây?

Sau khi cân nhắc đủ loại khả năng khác nhau, Jircniv cuối cùng vẫn quyết định dùng một nụ cười ấm áp để qua loa chuyện trước đây này.

Mà hai người kia cũng nhận ra rằng Jircniv không tiếp thu những gì họ đã nói. Hai bên cũng có vẻ không muốn nói thêm gì nữa.

Tiếng cổ vũ rầm rộ vang lên từ đấu trường .

Từ nơi này nhìn sang, trận chiến giữa các đấu sĩ đã có người chiến thắng.

Trước đây, kẻ bị đánh bại sẽ được ban tặng án tử hình, nhưng giờ không dùng nữa. Vẫn có trường hợp tử vong trong trận chiến, nhưng cũng chắc chắn sẽ không có vụ giết người sau khi chiến thắng.

Có người nói, việc một đấu sĩ được tha vì thất bại lặp đi lặp lại của mình rất thú vị. Điều này cho phép kẻ đó để đánh thức sức mạnh thực sự của mình và trở thành nhà vô địch, nhân đó chế độ đặc biệt kia được bãi bỏ. Quyết định này được thực hiện, bởi vì một ngày nào đó nói không chừng có một người khác như hắn ta.

Đây là Võ Vương đời thứ mấy vậy? Mặc dù không thể so sánh với Võ Vương hiện tại, hắn ta có vẻ là một kẻ khá mạnh. Nhưng những tên này không trung thành với bất cứ đất nước nào. Mình cần phải suy nghĩ về cách làm thế nào để lôi kéo họ về phía mình...

"Nói chung, chuyện bên này của chúng tôi đã kết thúc, Bệ hạ."

Jircniv quay đầu lại khi anh nghe thấy giọng nói của Freivartz.

"Làm phiền rồi."

Nếu như đối phương là những mạo hiểm giả hạng Adamantite, vậy thì anh nên trịnh trọng bày tỏ sự cảm ơn. Tuy nhiên, anh không có suy nghĩ nhiều, nói ra những lời hỏi thăm bình thường.

"Không có gì. Tuy nhiên, chúng tôi đã được thuê để bảo vệ, vì vậy có thể để chúng tôi đứng chờ trong căn phòng này không?"

Họ được thuê làm vệ sĩ. Với ý nghĩ đó, đó là một đề nghị hợp lý.

Tuy nhiên, để bọn họ chờ trong tình huống tiến hành cuộc nói chuyện bí mật có thật sự ổn không?

Mặc dù kéo họ vào trong vòng xoáy này cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên, một khi họ nhận ra những gì anh nhắm đến, anh chạy nguy cơ làm cho kẻ thù không cần thiết (?).

Tuy nhiên, so với kẻ kia, đó cũng không phải chuyện gì quá mức- Mình đang suy nghĩ gì thế này? Mình đang so sánh mọi thách thức đã gặp phải với con quái vật đó, đó là bằng chứng rằng mình đang bắt đầu trở nên kỳ quái. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng thêm kẻ địch cho bản thân thật sự quá ngu ngốc.

Jircniv lắc đầu.

"Ta xin lỗi, nhưng ngay bây giờ sẽ có cuộc hội đàm quan trọng diễn ra. Sẽ khá rắc rối để mấy người chờ ở đây."

"Tuy nhiên, như thế sẽ rất khó khăn để bảo vệ ngài, Bệ hạ."

"Có hai người ta tin tưởng ở trong phòng này. Họ có thể tranh thủ đủ thời gian trước khi anh chạy được đến đây."

"Vâng, đúng là vậy," Ape, người vẫn im lặng từ trước đến giờ, đột nhiên nói. "Tuy nhiên, nếu đối phương là một sát thủ trình độ như Seyde và một khi xử lí không tốt, nó có thể biến thành tình huống nguy hiểm."

"Khi anh nói về một sát thủ có trình độ như tôi, có lẽ anh đang nói về cô gái đến từ Ijaniya kia hả. Cô ấy là loại người có thể sử dụng Nhẫn thuật để bất ngờ tấn công từ bóng tối."

"Được rồi, với hai chiến binh này ở xung quanh, một kẻ thù sử dụng kiếm hẳn là không gây ra được bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên, về phép thuật thì sao? Đó chính là điểm mà làm cho bần tăng cảm thấy lo lắng. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng chúng tôi sẽ quan tâm tới trận đấu nhiều hơn hơn là cuộc đàm phán của Bệ hạ? "

Tất cả bọn họ đang cố gắng thuyết phục anh để được ở lại, nhưng bởi vì Jircniv quyết tâm không để cho thông tin bị rò rỉ ra ngoài, anh không thể chấp nhận đề nghị của họ.

"Sự lo lắng của các vị đều rất hợp lý. Tuy nhiên, tôi không thể thỏa hiệp về điểm này, bất kể là trên cương vị là một người đàn ông hay là Hoàng đế của Đế quốc."

Silver Canary nhìn thủ lĩnh của họ, chỉ thấy người đó thở dài.

"Vậy thì không có cách nào. Tôi chắc Bệ hạ phải có lý do của mình cho việc ngài không thể tiết lộ cho chúng tôi. Như vậy, chúng tôi sẽ đứng canh ở bên ngoài. Tuy nhiên, ngài có thể cho chúng tôi biết chính xác là người nào muốn tới?"

"Một câu hỏi hợp lý. Tuy nhiên, ông phải giả vờ rằng mình chẳng nhìn thấy gì. Có thể không?"

"Tất nhiên. Bất kể là hạng người nào đến, chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Nếu nó bị tiết lộ, chúng tôi sẽ sẵn sàng chịu hậu quả."

"Ta tin tưởng anh. Đầu tiên là Linh mục cao cấp của Hỏa Thần Điện và Phong Thần Điện. Ngoài ra sẽ có bốn linh mục khác đồng hành với họ."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, chúng tôi sẽ phải cảnh giác đối với bất cứ ai ngoài những người này."

"Ah, chính là như thế. Căn phòng VIP này trong quá trình xây dựng được tách biệt khỏi các căn phòng VIP khác. Ta cho rằng sẽ không có ai không cẩn thận bị lạc đến đây."

"Hiểu rõ ... ngoài ra, chúng tôi phá vỡ cái khóa trên những cánh cửa cũng không sao chứ, Bệ hạ?"

"Mấy người có thể phá vỡ chúng nếu thấy phù hợp."

Fan bước về phía trước. Từ cánh tay nắm chặt cái cán Battle Axe của anh ta phát ra một âm thanh kẽo kẹt gân guốc mà với lực lượng của một con người không thể nào làm được. Hơi quá cho hành động phá vỡ một chiếc khóa, nhưng Jircniv là không phải chiến binh nên anh ta cũng không nói cái gì.

Tuy nhiên, trên khuôn mặt của hai thành viên của Tứ Kỵ sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên khi họ thì thầm với nhau. Điều đó hơi gây chút sự chú ý của Jircniv.

Fan từ từ nâng lên cây Battle Axe của mình.

"-Ah, đừng phá vỡ cửa ra vào nha."

Fan dừng lại nửa chừng khi nghe Freivartz nói. Lông mày Jircniv nhăn lại.

"Tại sao không? Chẳng phải chúng ta đã định trước là 'Oh, chúng tôi đã lập kế hoạch để phá khóa, nhưng lại không cẩn thận làm hỏng cánh cửa, thật là một sự xấu hổ, tuy nhiên đây là cơ hội hiếm có, tại sao chúng ta không đi vào nhỉ?" Hay cái gì? "

"Đừng làm điều đó lúc này. Tôi không muốn dính vào những quan hệ chính trị rắc rối phức tạp."

"Thật vậy. Bần tăng không muốn bị Thần Điện căm ghét hơn."

"Được rồi. Như vậy thì thế này là đủ."

Fan nhẹ nhàng vung rìu của cây Battle Axe của mình, và dễ dàng phá khóa.

Anh nên cảm thấy không nói nên lời. Hoặc là anh nên cảm thấy không vừa lòng. Có lẽ anh nên cảm thấy nhiều thứ, nhưng tất cả Jircniv cảm thấy là sự kính phục. Điều đó khiến anh nghĩ rằng, đúng như mong đợi về một mạo hiểm giả hạng Adamantite.

Anh không được ấn tượng với cách anh ta có thể dễ dàng phá vỡ một khóa với một cây Battle Axe, mà là bởi sự can đảm quang minh chính đại nói những điều như vậy ở trước mặt người có quyền lực cao nhất của đất nước này. Ngoài ra, sự kiêu ngạo đó đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng bỏ qua những mong muốn của khách hàng của họ - người cũng là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong cả nước - để thực hiện công việc tốt nhất có thể.

Đó là những thứ mà hiện tại Jircniv đang thiếu .

"... Ta cũng có thể kéo tất cả họ vào trong vũng bùn chính trị, để bọn họ không thể thoát ra được."

Cũng như Jircniv lặng lẽ lầm bầm, các thành viên của Silver Canary chạy trốn ra khỏi căn phòng như một con thỏ sợ hãi. Động tác đó như thể họ đã giao ước ngay từ đầu.

Trong phòng chỉ còn dư lại ba người Jircnic, họ nhìn lẫn nhau.

"Thật ấn tượng. Họ làm việc với nhau rất chặt chẽ mà không cần bất kỳ hình thức giao tiếp nào... Nên nói là đúng như mong đợi phải không? Có thể làm như vậy thì mới là hạng adamantite a."

"... Vâng, thần không biết phải nói gì cho phải. Mặc dù, nó giống như hơi có chút khi nói ngưỡng mộ họ... Bệ hạ, cần bắt đầu chuẩn bị thức uống không?"

"Chúng ta cần đó. Xin lỗi về điều đó. Ngươi có thể giúp ta công việc chuẩn bị?"

"Tuân mệnh. Như vậy, Baziwood-dono cũng đến giúp chút ha."

Baziwood cau mày với đề nghị này.

"Eh? Tôi? Bệ hạ, chúng ta vẫn nên mang một người hầu gái đến cùng chứ? Những vị khách của chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy những thức uống ngon hơn nếu một cô gái phục vụ họ thay vì một người đàn ông trung niên phục vụ. Ý thần là thần cũng cảm thấy như vậy."

"Được rồi được rồi. Than phiền đủ rồi đó. Baziwood-dono, xin hãy thận trọng hơn."

"Xin nhờ ngươi, Baziwood. Không có mong muốn nào mà chúng ta không chạm tới được cả. Chúng ta phải làm việc với những gì chúng ta có. Cũng giống như Đế Quốc hiện tại."

"Cái ví dụ đó cần phải cải thiện vài điểm, Bệ hạ," Baziwood nói khi anh ta vùi mình vào công việc chuẩn bị.

Tiếng cổ vũ của khán giả vang lên từ sân đấu ở phía dưới, Jircniv cũng nghe được tiếng hú nghe có vẻ hơi khác với tiếng hú của các loài thú hoang dã.

Trận đấu tiếp theo hình như đã bắt đầu.

Jircniv tìm kiếm ký ức của mình.

Trận đấu trước trận chiến của Võ Vương rõ ràng là giữa mạo hiểm giả và quái vật. Mạo hiểm giả chiến đấu ở đấu trường là chuyện khá phổ biến với khán giả, bởi vì họ đa phần muốn chứng kiến những phương thức chiến đấu hoa lệ với ma pháp nổ tung tóe cùng vài thứ tương tự thế.

Jircniv cảm thấy rất xúc động khi nhìn xuống vào những khán giả rối loạn vì sự cuồng nhiệt bên dưới, và anh nói

"Thật là một khung cảnh hòa bình."

"Thực sao, Bệ hạ?"

Như anh tự hỏi tại sao một người nào đó đã được đáp ứng mutterings tự định hướng của mình (?), Jircniv quay lại và thấy Baziwood đứng trước mặt mình. Nimble ở phía sau lộ vẻ khó chịu trong khi ông cũng xử lý luôn phần công việc của Baziwood.

"Xem ra nó cũng không hoàn toàn là khung cảnh hòa bình. Ông nhìn xem."

Một trong những mạo hiểm giả bị những móng vuốt của một con quái vật dã thú vung trúng, và những giọt máu tung bay trong không khí. Các khán giả than vãn và và hét lên sự ủng hộ của họ.

"Ta không nói đến cuộc chiến. Mà là là khán giả."

Jircniv nhìn qua đám đông đang lớn tiếng hò hét.

"So với tình hình của Đế Quốc, đây không phải là một cảnh thanh bình sao? Nếu mọi người biết có những loại quái vật ẩn dưới làn da mỏng manh, ông có nghĩ họ vẫn có thể hưởng thụ thế này không?"

"Hòa bình không phải là tốt sao? Để dân thường mang trong lòng những cảm xúc đau đớn cũng vô dụng, đúng không?"

Baziwood đã đúng.

Jircniv cảm thấy hối hận vì những lời vô nghĩa anh đã nói.

"Anh nói đúng, Baziwood. Được rồi, gần đến lúc đối phương tới rồi. Việc chuẩn bị sao rồi?"

"Vâng, Bệ hạ. Tuy rằng tôi có một chút lo lắng rằng chúng ta sẽ không làm kịp vì ai đó đã không chịu giúp đỡ, thế nhưng thức uống và giấy đều chuẩn bị xong rồi. Mực nước cũng chuẩn bị vô cùng đầy đủ."

Chuẩn bị một số lượng mực in và giấy viết kinh người là vì đề phòng trường hợp có ai đó đang nghe trộm căn phòng VIP này. Mặc dù anh cảm thấy rằng tiếng cổ vũ đã đủ lớn và căn phòng cũng đủ xa để không có ai tới gần căn phòng này, và ngoài ra, có rất ít phương pháp để nghe lén âm thanh, thế nhưng chuẩn bị cũng không phải là dư thừa

Anh biết đó là rất phiền hà. Mặc dù anh cũng đã làm điều này ở Thành phố Đế quốc, nhưng điều này là thực sự rất mệt mỏi.

Lý do anh làm việc rườm rà như này là vì sức mạnh của Vương quốc Sorcerous là một ẩn số.

Nếu anh biết những gì họ có thể làm được cái gì và không thể làm được cái gì, phản ứng của anh có thể đã thay đổi.

Anh đã lên kế hoạch để sử dụng chiến tranh để tiến hành một cuộc điều tra, nhưng nó đã kết thúc một cách thực sự nghiêm trọng, dẫn đến một thảm kịch khủng khiếp. Tuy nhiên, anh cũng không vì thế mà hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu của mình. Anh nghĩ tới những phương pháp khác nhau, nhưng nếu chúng không an toàn hơn so với trước đây, thì anh cũng chỉ có thể run sợ trước cái bóng của đối phương. Tuy nhiên, ngay cả khi anh đã nhận được bất kỳ kết quả gì, thậm chí nếu anh ta đã phát hiện ra bất kỳ phương pháp hành động nào, anh bởi cái bóng đó chạm đến một điểm (?).

Tuy nhiên, anh không thể quên đi cái phần nóng rực xuyên qua cổ họng đó.

"Ainz Ooal Gown - nếu như ta biết được giới hạn sức mạnh của Vua Pháp Thuật, ta cũng có thể không cần thiết phải chuẩn bị nhiều thế này."

Vào thời điểm đó, anh đã yêu cầu ông ta giúp đỡ như một cộng tác viên, nhưng bây giờ mà ông ta là một vị vua ngang hàng với anh, yêu cầu ông ta giúp đỡ như vậy gần như không thể. Không, anh vẫn có thể đề nghị, nhưng nghĩ về chuyện không biết làm sao với các khoản yêu cầu làm anh thấy đau đầu.

"Không chỉ mỗi Vua Pháp thuật đâu, Bệ hạ. Chuyện sẽ tệ hơn nếu chúng ta không biết những thuộc hạ của ông ta làm những gì được, phải không?"

"Anh nói không sai."

"... Nếu trong những thuộc hạ của Vua Pháp thuật có kẻ mạnh hơn so với ông ta thì sao?"

"Làm sao có khả năng? Không có chuyện như thế, phải không?"

Jircniv không kìm nổi túa ra những giọt mồ hôi lạnh với câu trả lời như vậy.

Khi anh cân nhắc đến thực tế là Tứ Kỵ sĩ mạnh hơn anh - họ là cấp dưới của mình - anh không thể nói rằng loại khả năng đó là không thể nào. Những kẻ đứng trên người khác cần không phải đơn thuần cần sức mạnh thể chất, mà là những thứ khác.

Điều gì xảy ra nếu như Ainz Ooal Gown cũng lời nói đó?

"-Không, Không thể nào. Nghe này, Nimble. Anh đã hiểu sai nó. Hiểu chưa?"

"Vâng! Thật sự xin lỗi, Bệ hạ."

Nếu thực sự là như thế, thì họ sẽ bó tay hết cách. Anh hy vọng khả năng lớn nhất là lực lượng của những người thuộc hạ đó ngang bằng với Vua Pháp thuật - và Jircniv đã tuyệt vọng cầu nguyện với các vị thần rằng họ sẽ là yếu hơn ông ta.

Đúng như anh nghĩ, họ không có đủ thông tin.

Mình nghĩ là chúng ta nên tiếp tục có kế hoạch tìm hiểu tình báo từ cô gái Dark Elf đó, dù biết nó là nguy hiểm song vẫn phải làm. Cứ cho là chúng ta không thể mua được lượng lớn nô lệ từ Pháp Quốc, nhưng có lẽ dùng phương pháp đó có thể ... Hoặc có lẽ thử với cậu bé (Aura) sẽ tốt hơn? Không, cậu ta trông quá trẻ, nên không sử dụng mỹ nhân kế được với cậu nhóc. Bên cạnh đó, cậu ta có vẻ khá cứng cỏi.

Trong lúc Jircniv suy nghĩ, một tiếng gõ cửa vang lên.

Ba người đàn ông nhìn nhau, và sau đó Nimble đi đến mở cửa.

Đúng như mong muốn, Freivartz xuất hiện.

"Bệ hạ, các vị khách đã đến. Tổng cộng có sáu người và trước đây tôi đã gặp qua các Linh mục cao cấp, vì vậy tôi tin rằng đúng là họ. "

"Như vậy, xin mời mọi người vào-"

Khi anh vừa nói đến đây, âm thanh vặn hỏi của Seyde truyền đến từ cửa đối diện.

"Whoa whoa, chờ chút chờ chút, mấy quý ngài ở phía sau. Tuy rằng số lượng mấy ngài phù hợp, nhưng tôi không biết có chuyện gì xảy ra đây? Tôi cảm thấy hai người phía sau có mùi giống tôi. Binh sĩ trừng phạt trực thuộc Thần Điện-Những người giết những kẻ phá vỡ giới luật* của Thần Điện, tôi còn tưởng đó chỉ là một loại tin đồn?"

(* giới luật là những điều cấm trong tôn giáo)

"Bần tăng cũng khá ngạc nhiên đấy."

"Các người là cấp dưới của ai?"

"Ta rất ngạc nhiên, thật rắc rối. Nó sẽ ổn hơn nếu ngươi cứ để bọn ta qua mà không gây chuyện... Thứ nhất, ngươi đang mắc sai lầm. Ta ― không, chúng ta có lí do chính đáng để đến đây. Tức là, bởi vì Bệ Hạ đã mời chúng ta. Ngài ấy sẽ không vui nếu ngươi thể hiện thái độ thù địch với chúng ta, ngươi biết đấy."

"H―m. Được thôi, ngài có thể đợi một chút được không? Hãy để tôi kiểm tra nếu các người đang nói sự thật."

Anh ta để Jircniv thấy mặt họ. Đó là Linh mục Cấp cao của Hoả Thần Điện và Phong Thần Điện, cùng với bốn người khác mà anh chưa gặp bao giờ. Họ mặc áo choàng sẫm màu ngăn anh nhìn thấy mặt họ, và đó là phần đáng nghi nhất.

Do đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, không có gì bảo đảm rằng họ là các sứ giả của Pháp Quốc. Tuy nhiên, do có các Linh mục Cấp cao đi cùng, mọi thứ sẽ không thể tiến triển được nếu anh không tin họ. Vua Pháp thuật có lẽ là người duy nhất được lợi từ các cuộc tranh cãi nội bộ.

"Họ là các vị khách mà ta đang đợi. Xin lỗi, nhưng các ngươi có thể cho họ qua không?"

Các thành viên của Silver Canary đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng họ vẫn để các sứ giả đi qua.

Ngay cả khi cánh cửa đã đóng, họ vẫn không bỏ mũ trùm ra.

Jircniv không nói gì về hành động thiếu lịch sự của họ. Họ có lẽ cũng cảnh giác như Jircniv, và thứ gây ra sự thận trọng giữa họ là Vua Pháp thuật.

"Dường như các lính canh của ta đã gây bất tiện cho các ngài. Xin thứ lỗi."

"Xin đừng để ý đến nó. Sự thật là, các mạo hiểm gia hạng adamantite đã đúng về hai người ở phía sau."

Hai sứ giả ngồi vào chỗ, trong khi hai người khác đứng nghiêm đằng sau họ.

Jircniv viết từ 'Điển' lên một mảnh giấy của anh. Phản ứng của anh là một nụ cười mờ nhạt, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa hơn bất cứ từ ngữ nào. Những lực lượng đặc biệt của Giáo Quốc được biết đến như là các Thánh Điển vậy nên họ phải đến từ một trong sáu Thánh Điển.

"Giờ thì, sao chúng ta không thưởng thức trận đấu trước? Sự kiện chính sắp bắt đầu rồi, đúng chứ?"

Jircniv gật đầu trước câu hỏi đó.

Sự kiện chính là khi mà sự phấn khích của đám đông đạt tới đỉnh điểm, và do đó tiếng ồn tăng lên. Điều này làm việc nghe trộm rất khó khăn, đây là lí do vì sao anh lại chọn thời điểm này và nơi này.

Vị sứ giả rút ra một tờ giấy và đưa nó cho Jircniv.

Jircniv cẩn thận đọc nó, để không bị nhìn thấy từ phía sau hay hai bên, và nhìn thấy một vài câu hỏi ở đó.

Nói đơn giản, họ hỏi vì sao Jircniv lại đề nghị Vua Pháp thuật sử dụng phép thuật đó.

Tiếp đó, họ hỏi về quan điểm của Hoàng Đế về vấn đề.

Về việc họ biết những gì về Vương quốc Socerous.

Nó được biểu đạt bằng những cụm từ riêng mang tính ngoại giao, nhưng nó vẫn là một bản điều tra.

Trong khị họ có thể chỉ cần gửi nó cho anh, lí do tại sao anh lại cố gắng mọi cách để gặp họ ở đây là bởi vì họ lo sợ về quyền lực của Vua Pháp thuật. Hay có lẽ là họ không tin tưởng Đế Quốc.

Sự không bằng lòng dâng lên trong ngực của Jircniv. Tuy nhiên, khi anh nhắc lại mối quan hệ của họ với Vương quốc Socerous, nó là điều tự nhiên khi mà họ không tin tưởng bọn chúng tí nào.

Jircniv ghi câu trả lời của anh vào lúc tiếng hò reo vang lên. Có vẻ như trận đấu sắp bắt đầu.

"Trước khi bắt đầu, hãy chào mừng Hoàng Đế El-Nix, người đã tới để theo dõi trận đấu! Thưa các quý ông quý bà, xin hãy nhìn lên căn phòng VIP phía trên các vị!"

Đó là giọng của người giới thiệu, được phóng đại bằng một dung cụ phép thuật.

"Xin thứ lỗi."

Jircniv đứng dậy, để các khán giả phía dưới có thể thấy được mặt anh.

Mọi người hò reo tên của Jircniv. Anh quay khuôn mặt đẹp trai của mình về phía thần dân, và mỉm cười thầm lặng với họ. Phụ nữ bắt đầu hò hét tên anh, và Jircniv cảm thấy khá hài lòng khi độ nổi tiếng của anh vẫn chưa hề giảm đi.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều! Vậy thì, tiếp theo, các quý ông quý bà, trận đấu được chờ đợi đã lâu với Võ Vương! Việc chuẩn bị sẽ mất một lúc, vì vậy nên hãy kiên nhẫn!"

"Võ Vương, huh!" Jircniv lẩm bẩm.

Jircniv đã hỏi Baziwood một lần về việc để Tứ Kỵ Sĩ chiến đấu với Võ Vương. Ông ta đã cười và nói họ không có cơ hội thắng. Câu trả lời làm anh lo lắng, nên anh để Fluder thu thập chút thông tin về Võ Vương. Kết quả cho thấy Võ Vương mạnh đến mức khó tin.

"Nhân tiện, kẻ đối đầu với Võ Vương là ai vậy, Bệ Hạ?"

Câu hỏi từ sứ giả là một điều hiển nhiên. Sự thật là, Jircniv không có câu trả lời cho ông ta.

"Bản thân ta cũng không rõ. Trận đấu với Võ Vương dường như đã được quyết định vội vàng và cũng không xuất hiện trong kế hoạch, vì lí do kín đáo."

"Tôi hiểu rồi", sứ giả đáp lại.

"Mà, bất cứ ai có thể đấu tay đôi với Võ Vương chắc phải là một mạo hiểm giả hạng adamantite. Tuy nhiên, Silver Canary đang ở đây, nên chắc phải là ai đó từ Eight Ripples. Nói thật, ta không thực sự tán thành một cuộc đấu công khai có khả năng giết chết một trong những mạo hiểm giả hạng adamantite hiếm hoi được".

"Tôi không thể hoàn toàn bác bỏ chuyện đó, nhưng sự thật là sức mạnh có sức quyến rũ. Đây có lẽ là nơi phù hợp nhất để mọi người quan sát ví dụ về sức mạnh áp đảo và trao cho họ ước mơ đạt được nó bằng bản thân".

Người nói xen vào là Linh Mục cao cấp của Hỏa Thần Điện - nói cách khác, là thành viên cấp cao nhất của tín ngưỡng Hỏa Thần.

"À này, sau khi xem xét tình trạng hiện tại của Đế Quốc, có thể cuối cùng sức mạnh quân sự của nó sẽ giảm. Võ Vương là người mạnh nhất Đế Quốc. Sao ngài không kêu gọi hắn gia nhập lực lượng của mình?"

"Ta không nghĩ một người như ngài lại nói những lời như vậy".

Pháp quốc Slane là quốc gia coi trọng con người. Không, đúng ra thì nên nói là họ coi thường đất nước của các chủng tộc khác.

Ở trong một thế giới chứa đầy các chủng tộc khác, họ vẫn tiếp tục duy trì được đất nước sau khi để quốc gia của mình biết được sự thật đó. Phải nói là thật đúng như gì nghĩ về bọn họ. Hay đúng hơn, người ta nói rằng một chủng tộc đoàn kết là điều kiện để tạo dựng nên một quốc gia mạnh.

"Đó chỉ là quan điểm cá nhân của ta thôi. Nó không phản ánh đất nước của ta. Ừm, nói chuyện phiếm đủ rồi, Bệ Hạ. Ta có thể có câu trả lời của ngài được chưa?"

"Quả thực. Vậy thì―"

"―Sự chờ đợi đã kết thúc, các quý ông quý bà! Giờ là lúc giới thiệu kẻ thách đấu của chúng ta!"

Tay của Jircniv dừng lại khi anh sắp viết câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Đây là do anh tò mò về kẻ thách đấu, người có đủ dũng cảm để tổ chức một cuộc thách đấu với Võ Vương. Được công nhận là kẻ thách đấu nghĩa là hắn ta thực sự phải thể hiện một trận đấu. Liệu vẫn tồn tại người như thế trong Đế Quốc sao?

Nếu hắn ta đủ xuất sắc và có ý muốn phục vụ Đế Quốc, anh sẽ tuyển chọn hắn ngay cả khi hắn thua. Phụ thuộc vào cách mọi thứ diễn ra, cuối cùng anh có thể trao cho hắn ta cái ghế trong Tứ Kỵ Sĩ mà 'Kẻ bất động' đã để trống sau cái chết của ông ta.

"...Quý danh của kẻ thách đấu có thể được nhiều khán giả biết. Người đàn ông vĩ đại đó đã đến để ân sủng chúng ta hôm nay! Tôi mang đến cho ngài, Vua Pháp thuật của Vương quốc Socerous, thưa Bệ Hạ! Ainz! Ooal! Gown!"

"―Haaaah?"

Âm thanh của sự kinh ngạc tột độ thoát ra từ miệng của Jircniv.

Anh không tài nào hiểu nổi lời nói của người chủ trì khi họ cố nhét chúng vào đầu anh.

Đấu trường rơi vào lộn xộn, và căn phòng VIP tràn ngập sự im lặng chết chóc.

Jircniv nhìn xung quanh căn phòng và anh chắc chắn rằng mọi người đều nghe thấy điều tương tự.

"Ainz Ooal Gown?"

―Không thể nào.

Nó chắc chắn là không thể nào. Người đứng đầu của một quốc gia không thể xuất hiện trong một trận đấu so tài ở đất nước của anh. Đối với sự hiểu biết của người bình thường, điều này quá hiển nhiên. Mà ông ta cũng không phải là một kẻ man rợ từ một xó xỉnh nào đến đây.

Thứ nhất, họ đã để mắt đến các hành động của Vương quốc Socerous. Nếu Vua Pháp thuật tiến vào Đế Quốc, việc đó sẽ tới tai Jircniv ngay lập tức. Nó là vấn đề tuyệt đối được ưu tiên hàng đầu. Anh đã sắp xếp để nghe được tin đó dù anh đang ở trong hậu cung hay ở một nơi khác.

Nếu tin đó không tới được tai anh bất chấp tất cả những sự cố gắng đó, có nghĩa là―

Hắn bí mật tiến vào đất nước ư? Tại sao hắn lại làm vậy? Để tới đấu trường ư? Hắn đang nghĩ gì vậy ― cái gì cơ? Có lẽ nào? Vậy ra nó là như thế này ư? Chuyện này... Làm sao chuyện này có thể xảy ra?

Cơ thể Jircniv run rẩy không ngừng.

Rồi, anh di chuyển tầm mắt, nhìn về phía các sứ giả của Pháp quốc Slane.

Cái nhìn sắc bén của họ dưới cái mũ trùm đầu, và chúng chỉ nói lên một điều. Không, trong tất cả các khả năng, Jircniv cũng có kết luận tương tự nếu anh ở vị trí của họ.

Họ đang nghĩ: Jircniv đã mời Vua Pháp thuật đến đây.

"Xin hãy đợi đã. Đây là một cái bẫy."

Quả đúng như vậy.

Tất cả chuyện này đều là âm mưu của Ainz Ooal Gown. Nếu họ không hiểu điều đó ― không, nếu họ không thể chấp nhận điều đó, tình hình có thể trở nên vô cùng thảm khốc.

"Một cái bẫy được Vương quốc Socerous dàn dựng? Hay bởi ai đó khác? Sau cùng, đây chính là nơi mà ngài đã chỉ định, Bệ Hạ, và chúng ta chỉ mới biết về nó vài tiếng trước."

Đúng vậy. Anh đã giữ kín mọi thứ cho tới tận phút cuối để giảm thiểu việc thông tin bị lộ ra ngoài.

Jircniv tuyệt vọng cố nhớ lại những ai biết về chuyện này. Số lượng rất nhỏ, và tất cả họ đều là những người có thể tin được. Hay mọi chuyện đúng là như vậy.

Không―

"―Có thể thông tin đã bị đưa ra ngoài bằng sự điều khiển ma thuật. Đây chắc chắn không phải một phần trong kế hoạch của ta. Đấy là bằng chứng. Nếu ta dựng lên cái bẫy này, liệu lúc này ta có hoảng loạn không?"

"Ngài hy vọng chúng ta sẽ tin chuyện đó ư? Không phải ngài muốn lôi chúng ta vào ư? Hay có thể là, bán đứng chúng ta?"

Họ không hề tin anh tí nào.

Không, việc đó là đương nhiên. Jircniv cũng sẽ khiển trách họ nếu anh ở vị trí đó.

Mặc dù vậy, nó lộ ra ở đâu mới được nhỉ? Không, nó thực sự lộ ra ư? Có lẽ nào tất cả chuyện này đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi? Hắn thả mồi sẵn, rồi chờ đợi mình mắc câu―

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thôi qua lưng anh.

Bao nhiêu hành động của anh đã bị Vua Pháp thuật dự tính trước rồi?

Rất có khả năng rằng mọi thứ xảy ra cho tới giờ đều là một phần kế hoạch của hắn.

Vua Pháp thuật đúng là một đối thủ xứng tầm, trí tuệ thiên tài của Jircniv kết luận.

Dù sao đi nữa, kế hoạch của hắn tỉ mỉ tới mức nào vậy? Không, đây không phải là lúc lo sợ sự xảo quyệt của hắn! Nếu mình không hành động nhanh―!

"Không ổn, chúng ta phải rời đi ngay―"

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Giọng của kẻ xâm nhập giống như giọng của một thợ săn nhìn con mồi của mình rơi vào cái bẫy được chuẩn bị cẩn thận.

"Jircniv Rune Falord El-Nix-dono. Đã lâu không gặp."

Khi anh cố vùng vẫy để kiểm soát nhịp thở hỗn loạn của mình, anh nhìn thấy hình dáng của Vua Pháp thuật, kẻ đã bước từ trung tâm của đấu trường tới cùng độ cao với căn phòng VIP.

Khuôn mặt đáng ghét đó của hắn được để lộ toàn bộ. Chắc là để tất cả mọi người biết đây chính là hắn.

"Thuh, ngài―huu. Ngài cũng vậy, Gown-dono. Ta không nghĩ là có thể gặp ngài ở một nơi như thế này."

Anh không biết nên nói gì. Chỉ cần bất cứ điều gì anh nói ra có thể được dùng để chống lại hắn ta. Tuy nhiên, môi của Jircniv không mở ra được, cứ như chúng bị dính chặt lại vậy.

"Cảm giác thật tương đồng. Đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!"

Kuku, Vua Pháp thuật nở nụ cười tà ác. Chắc chắn hắn không cảm thấy nó là một sự trùng hợp.

Nó không hề ngẫu nhiên tí nào.

Jircniv đảm bảo rằng tất cả chuyện này là một phần trong âm mưu của hắn.

Bằng việc kiểm soát cuộc đối thoại bí mật với Pháp quốc, hắn có thể vừa gây áp lực lên cả Jircniv và Pháp quốc và ngăn cản họ liên minh lại với nhau.

Đây đúng là một thiên tài thực sự.

Anh lấy áo lau đi mồ hôi chảy là từ lòng bàn tay.

Rất nhiều thông tin chắc đã lộ ra ngoài. Câu hỏi là, hắn biết được bao nhiêu trong số đó?

Ngay khi Jircniv đang vùng vẫy trong suy nghĩ, ánh sáng lập loè trong hốc mắt Vua Pháp thuật chuyển sang nhìn các vị sứ giả của Pháp quốc.

"Bạn của ngài à, Bệ Hạ?"

Jircniv không cách nào trả lời được câu hỏi của Ainz.

Đây không phải là câu hỏi bình thường.

Đây là bài thử thách về suy nghĩ.

Liệu anh sẽ nói dối để bảo vệ người của Pháp quốc, hay bán đứng họ, như một người bạn của Vương quốc Socerous?

Nó đúng là một âm mưu tàn ác làm Jircniv bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Cái đầu lâu vô cảm đó trông giống như bị quỷ dữ bóp méo đi vậy. Nó chắc đang cười nhạo anh, Jircniv, người không thể nói lời nào.

"Có chuyện gì vậy? El-Nix ― không, Jircniv-dono. Ngài trông nhợt nhạt quá. Có gì không ổn sao?"

Sự thật rằng hắn có vẻ thật sự quan tâm làm anh cảm thấy phẫn nộ và sợ hãi. Anh giống như một con thú nhỏ, quằn quại trong một bàn tay yêu thương. Là một con người, chắc chắn là chuyện tự nhiên khi cảm thấy nỗi sợ tập trung trong niềm vui đó.

"Không, không có chuyện gì. Dường như ta hơi bị chóng mặt vì đứng lên đột ngột."

"Vậy ư. Ồ, người ta nói rằng cơ thể là thứ quý giá nhất, ngài nên chăm sóc cơ thể mình tốt nhất có thể."

Lí do của Jircniv nghe rất không tự nhiên, nhưng ít ra anh đã hết gặp trở ngại. Liệu hắn ta đang đợi thời điểm phù hợp để kết liễu con mồi của mình, hay hắn đang thoả mãn cái sở thích ác dâm của bản thân? Hay có thể là―

"Vậy thì, các quý ngài đây có thể tự giới thiệu bản thân được chứ? Ta là Vua Pháp thuật, Ainz Ooal Gown."

―Có thể đó là điều mà hắn nhắm tới.

Do hắn, người đứng đầu của một quốc gia, đã xưng danh tính, phía bên kia không thể lùi lại mà không nói gì cả. Nếu họ đưa ra tên giả, nếu Vua Pháp thuật đã biết tên thật của họ, hắn ta sẽ phản ứng thế nào?

Đừng có đùa bỡn với chúng ta nữa!!!

Biểu hiện của hắn vẫn không đổi, hay đúng hơn, bởi vì hắn có một cái đầu lâu không da thịt. Không những không có mắt, sâu thẳm bên trong hốc mắt chỉ có một ngọn lửa chập chờn màu đỏ, chẳng có cách nào đọc được biểu cảm từ đó cả. Lại nữa, Jircniv có thể thấy nụ cười ác quỷ đó mở rộng.

"Cảm tạ ngài rất nhiều, và nói thực chúng tôi cũng đã định giới thiệu bản thân mình. Thế nhưng, một chuyện khẩn cấp hết sức quan trọng đang đợi chúng tôi, nên chúng tôi phải rời đi ngay. Tôi chắc Bệ Hạ sẽ vui lòng kể về ngài cho chúng tôi sau."

Các sứ giả đứng dậy khỏi chỗ.

"Vậy ư? Thật là đáng tiếc. Ta thực sự hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Xin hãy bảo trọng. Như vậy, bởi ta còn có trận so tài, nên, xin lỗi."

Với những lời chào như thể trò đùa (có lẽ vậy), Vua Pháp thuật hạ xuống.

Chờ bóng người của hắn vừa biến mất, sứ giả liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Jircniv.

"Sao ngài dám gài bẫy bọn ta."

"Không, ta không làm!"

"Không ư? Dù có nhìn thế nào đi nữa, hắn ta biết mọi thứ về chuyện này. Mọi điều hắn ta làm rõ ràng là để nhạo báng một lũ ngốc hành động đúng như hắn dự đoán... Ngài đã nói với hắn về chuyện này những gì rồi? Ngài còn định phản bội bao nhiêu người nữa để cứu lấy quốc gia của chính mình? Chắc ngài cũng đã đề nghị hắn sử dụng cái phép thuật huỷ diệt vô lí đó, đúng chứ?"

Jircniv tuyệt vọng nhìn về phía các linh mục, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, anh không nhìn thấy sự nghi ngờ, hoài nghi trong mắt họ, mà là sự thù địch và thất vọng.

Vua Pháp thuật đã tung ra một phép thuật tráng lệ vào thời khắc nó có hiệu quả nhất. Nó là thứ sẽ hoàn toàn làm Đế Quốc lụi tàn. Nó bảo với Đế Quốc rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài phản bội loài người―

"Xin hãy tin ta, ta không bán thông tin này cho hắn―"

"Ngay cả khi chúng ta tin ngài, không có cách nào phủ nhận được việc toàn bộ hành động của ngài đã bị dàn xếp. Thưa Bệ Hạ, ta lấy làm tiếc phải nói rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa."

Sau khi nói vậy, các sứ giả chuẩn bị rời đi, theo sau là các linh mục.

"Đợi đã! Ta không cho phép các ngài rời khỏi căn phòng này cho tới khi ta nghe được quan điểm của các ngài!"

Nimble và Baziwood cầm lấy vũ khí ra và chuẩn bị xông vào.

Khi Jircniv cố gắng lấy lại một chút sự sống cho trái tim mình, anh nhìn chằm chằm vào hai Linh mục Cấp cao. Các sứ giả thậm chí không thèm quay lại khi họ rời đi.

"Các người, nói cho ta biết Thần điện nghĩ gì. Các người nghĩ gì về Vua Pháp thuật!"

"Vua Pháp thuật là một undead độc ác, và chúng ta sẽ không cho phép hắn gọi mình là vua."

Trước khi Jircniv có thể đáp lại, Linh mục Cấp cao của Hoả thần vẫn tiếp tục: "Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh bại hắn trong chiến đấu, vì thế chúng ta phải tìm cách khác để tiêu diệt hắn.

Phản bội chúng ta nếu ngài muốn, hỡi Hoàng Đế, kẻ đã bị sức mạnh quỷ dữ mê hoặc."

Tuyên bố đó, do Linh mục Cấp cao của Hoả Thần lên tiếng, tỏ rõ thái độ thù địch của họ với Jircniv.

Chuyện này cực kì tồi tệ.

Thần điện không thể can thiệp vào chính quyền. Tuy nhiên, họ cũng có thể quyết định khước từ một Hoàng Đế hợp tác với kẻ thù của thế giới, đám undead.

Anh không thể thanh trừng họ, vì Thần điện chịu trách nhiệm chữa trị, cũng như cứu rỗi linh hồn con người.

Nếu anh làm vậy, Đế Quốc sẽ tan rã từ bên trong.

Với Jircniv, nước đi của Ainz giống như một lưỡi hái tử thần quét qua. Ngay cả khi anh không làm gì cả, Đế Quốc cũng sụp đổ. Rồi, Vương quốc Socerous sẽ tìm lí do gì đó để tiến quân vào.

Nếu Jircniv làm vậy, anh sẽ dùng lí do kiểu như "Đất nước đồng minh của chúng ta đang trong thời loạn, vì thế chúng ta sẽ gửi quân đội để giúp họ duy trì trật tự trị an'.

Xem xét hành động của họ, Pháp quốc Slane sẽ không chỉ trích Vương quốc Socerous vì một hành động như vậy. Vương quốc không có sức mạnh để làm bất cứ điều gì về nó, trong khi Liên minh Thành phố - Quốc gia* sẽ mất một thời gian để ra một tuyên bố như vậy.

[*Liên minh thành phố quốc gia hay còn gọi là Thành bang (tiếng anh: city-state, tiếng trung: 都市国家联合) là một thực thể độc lập hoặc tự trị, không do một chính quyền địa phương khác quản lý cho dù lãnh thổ của chính quyền đó bao gồm thực thể này và có thể là vùng lãnh thổ bao quanh nó. Encyclopædia Britannica định nghĩa thành bang là một hệ thống chính trị bao gồm một thành phố độc lập có chủ quyền đối với lãnh thổ tiếp giáp và đóng vai trò là trung tâm và nhà lãnh đạo đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa. Thuật ngữ tiếng Anh city-state bắt nguồn từ xứ Anh và được sử dụng lần đầu vào năm 1847. Thuật ngữ thành bang là một từ Hán-Việt. Muốn hiểu rõ hơn nữa mời bạn đọc truy cập wiki.]

Anh có thể đề nghị cái gì để lôi kéo họ gỡ bỏ nghi ngờ khỏi tim mình bây giờ? Hay đúng hơn, để họ giữ cam kết, ngay cả khi họ vẫn nghi ngờ?

Jircniv đã luôn đặt chủ đề đó lên đầu tiên trong tim anh khi anh nói với người khác trên cương vị một Hoàng Đế. Cách đơn giản nhất để mọi người hành động là kích thích ước muốn của họ. Jircniv đã lớn để biết rằng đây là cách đúng đắn để đánh giá mọi thứ. Có rất nhiều người bị thống trị bởi ước muốn không ngạc nhiên lắm là có một khuôn mặt đẹp trai.

Tuy nhiên, vào trong nháy mắt này, Jircniv không tìm được câu trả lời.

Giờ thì những người khác đã nghĩ rằng anh phản bội loài người để hợp tác với undead, anh không thể đề nghị bất cứ cái gì với họ cả.

Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chân thành và tha thiết kể cho họ câu chuyện của anh.

"Xin hãy để tôi nói một điều cuối cùng. Sự xảo quyệt của hắn còn vượt qua cả tôi. Sự tiến triện này cũng có thể là do hắn làm... Mặc dù ta biết là mình cũng sẽ không dễ dàng tin nếu ta ở trong vị trí của các ngài... Ta thực sự không bán đứng cách ngài... Và có thể các ngài cũng không tin điều này, là một con người ta muốn nói với các ngài một điều. Vua Pháp thuật cai trị rất khoan dung. Người dân ở E-Rantel vẫn sống trong yên bình."

"Nhưng chúng ta không biết rằng chuyện đó sẽ diễn ra tới khi nào, đúng chứ?"

"Có lẽ. Nhưng ít ra lúc này, họ vẫn an toàn. Nếu chúng ta bắt đầu một cuộc chiến mà chúng ta không thể thắng, đất nước của chúng ta sẽ bắt đầu đi đến con đường huỷ diệt. Nên tôi hy vọng các ngài sẽ suy nghĩ cẩn thận và không hành động hấp tấp."

Hai vị Linh mục Cấp cao nhìn nhau.

Sau đó, thái độ thù địch của họ lúc trước dường như đã giảm đi chút ít.

"Dường như chúng ta đã quá dễ bị xúc động. Nếu sinh vật undead đó thực sự giống như tin đồn nói, chúng ta không thể loại bỏ khả năng tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Sau này, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó, nếu có duyên."

"Xin đa tạ. Và trước đó, tôi có một đề nghị. Dù ở bất cứ đâu, xin hãy quan sát tên đó chiến đấu trong đấu trường. Nếu ngài có thể tìm ra cách đánh bại hắn, xin hãy nói với tôi."

Jircniv hạ thấp đầu.

Bao hàm mưu lược ở bên trong, không có cách nào đánh bại Ainz trong một trận đấu trí. Cũng chỉ có trái tim con người là con át chủ bài cuối cùng cho những người muốn chiến đấu công bằng với hắn.

Tiếng hò reo vang lên từ bên dưới, và Jircniv quay lại nhìn.

"...Chúc may mắn, Võ Vương. Ôi, thần linh ơi!"

Jircniv cầu nguyện tha thiết cho chiến thắng của Võ Vương.

Phần 3

Thủ đô của Đế Quốc, nơi đã lâu không gặp

Nhìn thấy khung cảnh qua cánh cửa sổ hé mở trên xe ngựa, đủ mang đến cho Ainz một cảm giác thất bại khủng khiếp.

Không khí bên ngoài ngập tràn hơi thở của sự sống.

Gương mặt tràn trề năng lượng của người dân cùng sự nhộn nhịp và huyên náo trên từng con phố.

Một hình ảnh đối lập hoàn toàn với vẻ thê lương ở Sorcerous.

Nhưng cảm giác thất bại đánh úp về phía Ainz cũng không kéo dài quá lâu. Sau tất cả, cuộc sát nhập cũng chỉ vừa mới diễn ra. Khi một thành phố được điều hành bởi của một người cai trị mới, cuộc sống ở đó sẽ thay đổi so với trước kia. Đương nhiên là mọi người sẽ vì thế mà cảm thấy khó chịu, dẫn đến đánh mất sức sống trong một khoảng thời gian ngắn.

Punitto Moe đã từng dạy Ainz về game chiến lược. Khi một người chinh phục lãnh thổ trong một cuộc chiến tranh, giá trị hạnh phúc của người dân trong thành phố sẽ giảm mạnh. Hơn nữa-

-Cậu ta nói gì về việc Partisan* xuất hiện? Là cái quái gì nhỉ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn vũ khí?

Câu đầu tiên không hề liên quan gì tới câu thứ hai, khiến Ainz cảm giác mình đã sai ở chỗ nào đó.

Có lẽ bởi trò chơi đó không có quan hệ gì với Yggdrasil, vì thế anh nghe được một nửa thì đã chả hiểu gì. Tuy vậy chắc chắn nó phải liên quan ở đâu đó, chắc chắn là vậy.

Hình như ý tứ của nó là về việc phản bội. Hoặc mấy câu tiếng lóng của player, huh ...Partisan ... nghe như là một loại trường thương vậy. Ý cậu ta là lý do bạo phát chiến tranh là bởi một lượng lớn vũ khí bị tuồn ra? Thị dân chiến đấu? Hm? Với người cai trị mới, nhưng đó không phải một cuộc nổi dậy à? Vậy thì từ đầu nói luôn đó là khởi xướng cuộc nổi loạn không phải dễ hiểu hơn sao. Tại sao lại là Partisan? Mà thôi, quên đi, dù sao nó cũng chả quan trọng...

Có phải nhờ việc những Death Knight đi tuần tra duy trì trật tự công cộng nên E-Rantel mới không có nổi loạn? Hay ðó là vì nhân vật Momon có tác dụng xoa dịu quần chúng?

Không đúng, có lẽ lý do gốc rễ của việc này là do việc thi hành các chính sách xã hội nhân từ của Ainz.

... Không có gì có thể so với một triều đại thái bình. Mà "mổ gà lấy trứng" thì chỉ có kẻ ngốc mới làm. Hay mình nên thỉnh thoảng trả lại đồ rớt từ đối phương sau khi PK họ nhỉ?

Nhớ lại nội dung của "Mọi người đều có thể thoải mái bật PK", Ainz nhận ra rằng suy nghĩ của anh đã đi chệch hướng và vội vàng sửa chữa nó về đúng con đường ban đầu.

Hằng ngày, mình đều suy nghĩ về nguồn năng lượng sự sống mạnh mẽ. Nói như thế nào đi chăng nữa, mình chỉ cai trị một thành phố, mà nơi này thì là Thủ đô của Đế quốc, trong này bao gồm nhiều thành phố khác nữa, do đó, sự khác biệt về mức độ năng lượng giữa chúng là chuyện không thể nào làm khác được. Mà ngay cả số lượng người dân sống trong chúng cũng khác nhau ... Vì vậy, mình đoán chừng khi số lượng người dân tăng lên, Vương quốc Sorcerous cũng sẽ trở nên tràn đầy sức sống ... Chắc mình cần phải tập trung vào các chính sách khuyến khích tăng trưởng dân số, sau đó giao cho Albedo đi thi hành chúng một cách cụ thể.

Ainz an ủi chính mình, sau đó lấy suy nghĩ của một người cai trị để quyết định một hướng đi mới.

"Cái kia, ah, Bệ hạ ..."

Lời nói của người đàn ông, người cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Ainz tỉnh táo lại.

"Thần, thần thấy lo sợ để hỏi người, Bệ hạ, nhưng nơi này sẽ không phải là Thủ đô của Đế Quốc, Arwintar chứ?"

Người đàn ông - người cứ như là bị bắt cóc đến đây - hỏi câu hỏi đó bằng một giọng run rẩy.

"Đúng là như thế. Không hổ là Hội trưởng của Công hội mạo hiểm giả, ông nhận ra được nơi này trong nháy mắt."

"Không đâu, cảm ơn người rất - không phải như thế đâu! Thần không nhớ là chúng ta có đi qua bất kỳ trạm kiểm soát nào! Đây không phải là nhập cảnh trái phép sao? "

Sự thật chính là như thế. Bởi vì họ đã sử dụng [Gate] để di chuyển trực tiếp đến Thủ đô Đế quốc, nên họ sẽ không đi qua bất kỳ trạm kiểm soát nào.

"-Tuy nhiên, mấy việc nhỏ này là mấy việc nhỏ không đáng kể."

"Đây không phải chuyện nhỏ không đáng kể! Một vị vua vượt biên trái phép sang nước khác là một sự kiện cấp quốc gia!

Jircniv đã làm điều tương tự khi anh ta đến Nazarick. Tất nhiên mấy lời này Ainz không nói ra. Từ cách nhìn thông thường, hiển nhiên rằng vị Hội trưởng công hội đã đúng và không nghi ngờ chút nào là Ainz đã làm sai.

Sau khi tiêu hết mớ tế bào não ít ỏi của mình, anh vẫn không thể nghĩ ra được một lời giải thích mà Ainzach sẽ chấp nhận. Thay vào đó, anh đã cảm thán rằng người này hơi quá cứng nhắc. Anh đã nghĩ rằng ông ta sẽ là loại người đàn ông nói, "Vâng, miễn là ngài không bị phát hiện".

Bây giờ ấn tượng về người đàn ông này của anh đã thay đổi một chút.

"... Hội trưởng Công hội, ta có một mối quan hệ rất tốt với El-Nix-dono. Ta thậm chí cũng đã từng đáp ứng yêu cầu của anh ta. "

Ainz nhớ lại những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh đó.

"Vì không thể cứ như thế mà suy ra mấy chuyện tương tự, nhưng ta chắc chắn anh ta sẽ sẵn sàng chấp nhận nếu ta mở miệng hỏi. tuy rằng đó sẽ là tiền trảm hậu tấu ... nhưng Hoàng đế tự mình cho phép thì còn có vấn đề gì đây? "

"Nếu, nếu người đặt nó theo cách nó..."

"Điều quan trọng nhất chính là cả ông và ta đều không mang lại bất cứ điều gì xấu cả. Cái đó không phải là tốt sao? "

"Muu," Ainzach bị nghẹn đến nỗi nói không ra lời.

Ainz thầm mỉm cười, tin rằng anh đã thuyết phục thành công người đàn ông này.

Trên sự thật, có hai lý do cho việc bí mật nhập cảnh của họ.

Nếu Jircniv biết về điều này, anh ta nhất định sẽ chuẩn bị đón tiếp mình. Tuy rằng anh ta cảnh giác với Nazarick, nhưng nếu người đến là vua của một nước đồng minh, anh ta nói thế nào cũng sẽ phải chào đón mình ở cửa trước. Nhưng mà như vậy sẽ không tốt.

Hoàng đế chắc chắn sẽ cử hành một số loại nghi lễ đón vua của đất nước đồng minh. Đó là một cái gì đó mà Ainz, người vẫn chưa quen với lễ nghi của xã hội quý tộc, phải tránh bằng mọi giá.

Nếu anh trở thành một trò cười vì điều đó, anh sẽ không con mặt mũi nhìn những Thủ Vệ - những người đã làm việc chăm chỉ cho Vương quốc Sorcerous.

Ngoài ra, còn có một lý do khác.

Bây giờ, mình cần phải suy nghĩ về làm thế nào để có thể khéo léo làm Ainzach tham gia vào việc này. Chả lẽ giống như lúc tại Công hội thì mình đã hứa về tương lai, yêu cầu sự giúp đỡ của ông ta là thủ đoạn hay nhất sao?

Lý do khác là vì anh muốn mạnh mẽ kéo Hội trưởng Công hội Mạo hiểm giả Ainzach lên chiếc thuyền giặc của mình.

Mục tiêu Ainz trong đến đây là để tuyển dụng những mạo hiểm giả.

Anh đã biến Công hội Mạo hiểm giả thành một tổ chức thuộc quốc gia. Tuy nhiên, để làm đầy một lớp vỏ rỗng cũng sẽ phải mất một thời gian dài. Điều này không tốt cho Vương quốc Sorcerous lắm, vì họ chỉ kiểm soát một thành phố và số lượng mạo hiểm giả họ có thể thu hút đến là hoàn toàn không đủ. Sử dụng mạo hiểm giả thuộc các chủng tộc khác - ví dụ như Lizardmen- là chuyện sau này. Hiện tại, anh phải trước tiên tăng cường số lượng mạo hiểm giả nhân loại.

Đây là lý do tại sao anh phải đến tận đây để làm do thám tài năng. Nếu không đủ, anh có thể tuyển dụng từ các quốc gia lân cận.

Tuy nhiên, ai cũng biết là loại thuyết phục này cũng không hề dễ dàng, đặc biệt là kể từ khi Ainz phải làm nhân viên tiếp thị trước cửa - một trong những công tác gần như có độ khó cao nhất trong ngành kinh doanh bán hàng.

Theo Ainzach, mạo hiểm giả đang được cho là người có thân phận tự do, nhưng trên thực tế, họ là một hình thức quốc phòng chống lại lũ quái vật. Mạnh mẽ đào khoét bọn họ không nghi ngờ gì sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội.

Tất nhiên, Ainz đã không nghĩ rằng anh sẽ thất bại, cho dù phát triển đến mức độ Công hội Mạo hiểm giả của các quốc gia liên thủ lại với nhau làm ra một chiến dịch toàn diện chống lại anh. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm giảm tinh thần của bất cứ mạo hiểm giả nào đã được lôi kéo đến. Khá dễ dàng để tượng tưởng được cảnh họ sẽ mất đi hoàn toàn động lực của mình khi nhìn thấy một cuộc xung đột giữa tổ chức mới của họ và ông chủ cũ của họ.

Đây là lý do tại sao anh đã phải kéo Ainzach - người hiểu rõ quy tắc ngành nghề và mục đích của Ainz- xuống nước. Chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ nếu ông ta là người trung gian. Anh đã cân nhắc việc Ainzach sẽ thẳng thừng từ chối nếu anh nói với ông về điều này trong E-Rantel, cho nên anh đã mạnh mẽ dẫn theo ông ta tới đây.

Ngoài ra, anh cũng đã chuẩn bị cho trường hợp rằng Ainzach sẽ có một cái gì đó chung với phía bên kia.

Đó là một bí mật của nghệ thuật bán hàng. Mọi người có xu hướng thu hút những người tương tự về phía họ.

Ainz - không, Suzuki Satoru đã từng nhìn thấy những người đồng nghiệp của anh tận dụng thực tế là họ có cùng một điểm sinh ra hoặc được một nhóm chung hỗ trợ như những khách hàng tiềm năng để ngay lập tức tóm lấy trái tim của đối tượng giao dịch.

Đã từng làm mạo hiêm giả Momon, Ainz tương đối hiểu đời sống của các mạo hiểm giả. Tuy nhiên, anh đã tăng các cấp bậc nhanh đến nỗi anh không thể nói rằng anh thực sự biết hết những khó khăn để trở thành một mạo hiểm giả. Vì vậy, anh đã để cho Ainzach - là một mạo hiểm giả kỳ cựu và cũng là của Hội trưởng Công hội Mạo hiểm giả - đứng ra để cải thiện thiện cảm của phía bên kia.

Nói cách khác, sự thành công của chuyến thám hiểm Đế quốc là phụ thuộc vào biểu hiện của Ainzach.

Tuy nhiên, câu hỏi là, mình rốt cuộc nên làm thế nào để tăng cao động lực của Ainzach?

Nếu là vấn đề tiền bạc, ông ta chắc chắn có thể trả mòn thù lao tương ứng. Tuy nhiên, anh không cách nào tưởng tượng được rằng chỉ dựa vào như thế sẽ làm cho Ainzach dốc hết sức làm việc cho anh.

"Xuất phát."

Sau khi ra lệnh cho người đánh xe, chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển lặng lẽ. Người đánh xe trong câu hỏi chính là một sinh vật mà Ainz đã triệu hồi bằng số vàng ít ỏi còn lại của mình, một con quái vật có level hơn 80, được gọi là Hanzo.

Hanzo là một ninja hình người-hệ quái vật, và có sở trường trong việc chống tàng hình. Trong level này cũng có những người khác, chẳng hạn như Kashin Koji, am hiểu kỹ năng ảo thuật. Fuuma, ma hiểu thuật chiến đấu tay không và kỹ năng đặc thù, Tobi Kato, am hiểu chiến đấu bằng các loại vũ khí, và vân vân.

Nội thất của chiếc xe ngựa cũng phát ra tiếng loảng xoảng ồn ào khi chiếc xe tiến lên.

Ainz đã xem xét rằng việc sử dụng một chiếc xe ngựa được phụ gia nhiều loại ma pháp sẽ làm người ta cảm thấy rất đáng ngờ. Vì vậy, anh mới lựa chọn một xe ngựa bình thường để thay thế.

"... Như vậy, thưa bệ hạ. Nếu như chúng ta đã đến thủ đô của Đế quốc, người có thể cho thần biết chúng ta sẽ làm gì những gì ở đây? "

Ainzach nhíu mày.

"Chúng ta sẽ tuyển dụng những mạo hiểm giả cho đất nước của chúng ta."

Một biểu hiện cay đắng xẹt qua khuôn mặt Ainzach. Rõ ràng ông ta khó có thể tiếp thu ý tưởng đó.

"... Chẳng lẽ người có ý định thuyết phục mạo hiểm giả của đế quốc sao?"

"Đúng là như thế. Chúng ta sẽ săn đón người ở đất nước này. "

Trong khi nó đã đã được làm trong suốt thời gian chiến tranh, nhưng thực tế là anh đã giết chết rất nhiều binh lính của Vương quốc, cho nên việc thu hút những mạo hiểm giả đến từ Vương quốc đến trại lính của anh chỉ sợ là rất khó khăn. Ngoài ra, Albedo đang đến thăm Vương quốc, vì vậy anh không thể gây thêm chuyện rắc rối cho cô. Trong trường hợp hiện tại, nước đồng minh của họ, Đế Quốc, là lựa chọn lý tưởng.

Liên Minh Thành Phố Quốc Gia cách đây khá xa dựa theo tình báo về những quốc gia của Fluder. Tuy nhiên, anh cho rằng can thiệp mà không hỏi qua ý kiến của Demiurge và Albedo là việc không khôn ngoan.

"Người muốn dùng phương thức nào để tiến hành đây? Thần..."

Ainzach hít một hơi thật sâu.

"... Bệ hạ, thần đã khắc sâu quan điểm của người về mạo hiểm giả vào đáy lòng của thần. Vì vậy, thần muốn giúp Bệ hạ với tất cả sức lực của mình. Nhưng mà, nói về tổng thể, thần vẫn là một người đàn ông của thể chế. Thần cảm thấy rằng muốn một mạo hiểm giả từ bỏ tất cả mọi thứ họ đã tích lũy từ trước đến nay sẽ rất khó khăn. Điều này đặc biệt đúng đối với các mạo hiểm giả của đế quốc. "

Một cảm giác mới, niềm vui mới dâng lên trong lồng ngực của Ainz.

Không sai, Ainz chính là muốn ý kiến như thế.

Cũng lhông phải là những Thủ Vệ là người làm sai, nhưng họ đem tất cả mọi thứ anh nói như lời nói của thần linh và vội vã chấp hành chúng. Vì lẽ đó, Ainz thường xuyên thấy băn khoăn về việc mệnh lệnh anh ra hàng ngày là có chính xác hay không. Do đó, anh mong muốn được nghe một người nào đó lên tiếng phủ định một trong những ý kiến của anh. Bằng cách đó, anh ấy sẽ biết vấn đề nằm ở chỗ nào.

Độ thiện cảm của Ainz đối với Ainzach đã thoáng tăng lên một chút.

Tuy nhiên, anh có thể không hoàn toàn chấp nhận quan điểm của ông ta.

Dù cho chỉ có trời mới biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả các cấp dưới của anh dường như nghĩ rằng Vua Pháp thuật Ainz Ooal Gown là một thiên tài. Như vậy thì Ainz không thể nói hay làm điều gì phản bội đức tin đó. Anh không thể làm họ thất vọng.

"... Này cũng thật làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng những lợi ích phải lớn hơn những hạn chế. Ta không hiểu. Có vẻ như ta không biết đủ về mạo hiểm giả. "

Khuôn mặt không có cảm xúc của anh là một trợ giúp lớn, bởi vì không ai có thể phát hiện anh đã nói dối. Không nghi ngờ gì đó là mặt lạnh ăn tiền phiên bản cuối.

Lúc này, Ainz dừng lại một lát và nhìn chằm chằm vào Ainzach đang ngồi phía đối diện. Anh không thể thể hiện rằng anh chờ đợi phản ứng của đối phương.

"Là ông thì ông sẽ làm thế nào? Sẽ đưa một đề nghị đủ hấp dẫn nào để thay đổi suy nghĩ của một mạo hiểm giả kì cựu? "

"... Bệ hạ, chúng ta nhất định phải bắt đầu săn tuyển người ngay bây giờ sao?"

"Cái gì?"

"Hiện tại chúng ta nhất định phải ngay tức khắc lôi kéo những mạo hiểm giả bên trong Thủ đô Đế quốc sao?"

Ainz dùng tay nâng cằm suy nghĩ.

Nếu có thể, anh muốn làm điều đó càng sớm càng tốt. Tuy nhiên nếu như không thể làm được, anh không phải là không thể chờ đợi. Sau cùng, mục đích chủ yếu là truyền những ca ngợi về Vương quốc Sorcerous đi khắp nơi.

Dị hình loại không có khái niệm về tuổi thọ. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng họ có đủ thời gian.

"Đúng vậy, cũng không cần thiết phải sốt ruột như thế."

"Như vậy, không phải chúng ta nên đặt một nền tảng vững chắc trước sao ? Chúng ta nên xây dựng các tổ chức như mong muốn ở bên trong Vương quốc Sorcerous, và sau đó chuẩn bị kỹ càng các phương tiện khác. Một khi lớp vỏ đã sẵn sàng, chúng tôi có thể lấp đầy nó thoải mái, không phải sao? "

"Đó thực sự là là một đề nghị tuyệt vời, trước đó ta cũng xem xét qua. Tuy nhiên, nó tồn tại một vấn đề. Nếu chúng ta không ước lượng các nội dung trước khi bắt đầu xây dựng, thì chắc chắn khi đã hoàn thành sẽ xuất hiện vấn đề quá lớn hay quá nhỏ ... ông có thể làm ra dự đoán sao? "

"Đúng, đúng là như vậy, thần không có cách nào đảm nhận trọng trách này. Sau cùng, thần vẫn không rõ về cách Bệ hạ muốn nuôi dưỡng những mạo hiểm giả, và thần không hiểu được mức độ kế hoạch của người dành cho Vương quốc Sorcerous. "

"Đúng là như vậy. Thẳng thắn mà nói, ta vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu. Đặc biệt - ta biết các ông cảm thấy hứng thú với lời nói của ta, nhưng ta hoàn toàn không biết có thể đánh động được bao nhiêu trái tim của mạo hiểm giả. Chính là vì muốn biết rõ kết quả, ta đã đến Đế Quốc để thực hiện một cuộc kiểm tra nhằm quan sát phản ứng của họ."

"Thần hiểu rồi ... đúng là Bệ hạ, người luôn suy xét sâu xa như thế. Thần thấy xấu hổ vì những suy nghĩ nông cạn của mình."

"Không có chuyện như vậy. Ông và ta là những sinh vật khác nhau. Do đó, ta có thể phạm một sai lầm khi nói đến các phản ứng của con người. Đối với tất cả những gì ta biết, ta có thể nói điều gì đó gây khó chịu cho người khác. Xin nói cho ta biết nếu có một tình huống như vậy xảy ra. Ở khía cạnh đó, ta sẽ cần một người giúp đỡ ... Ainzach ".

"Vâng!"

"Sau này xin nhờ ông."

Ainzach dừng lại suy nghĩ trong một giây, và sau đó anh ta cúi đầu thật sâu.

Nó trông giống như cách những Thủ Vệ của Nazarick đã làm vậy.

Ainz gật đầu một cách hòa nhã trong khi anh nhớ lại những lời trước đây của mình.

Nói chung, mình có thể thực sự giao nhiệm vụ thu hút các mạo hiểm giả của Đế quốc cho một mình Ainzach chứ?

Đây là một điểm rất quan trọng.

Anh có thể làm bài thuyết trình về bản thân anh nếu cần thiết, nhưng đó không phải là vì anh đặc biệt thích nó. Nếu ai đó làm việc chuyên nghiệp hơn và có năng lực hơn, thế thì anh nên trao toàn bộ nó cho họ. Tuy vậy-

-Mình không thể để giao phó tất cả cho ông ta. Nếu phát sinh một vấn đề, thì người cấp trên là mình sẽ đến xử lý giải quyết.

Anh không muốn trở thành một ông chủ xấu. Ainz bám vào quyết định đó. Ngay sau đó, anh nhận ra rằng Ainzach dường như đã rơi vào trầm tư.

"Có chuyện gì vậy?"

"... Bệ hạ, dự định là không hạn chế đối với những người hiện tại vẫn đang làm mạo hiểm giả, nhưng sau này khi kết nạp những mạo hiểm giả mới vào tổ chức, thì người cũng để bọn họ đi khám phá thế giới chưa được biết tới chứ?"

"Đó là ý định của ta."

"Với ý nghĩ đó, thần cảm thấy rất khó để thuyết phục những mạo hiểm giả đang hoạt động hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có thể hấp dẫn được những người muốn trở thành mạo hiểm giả tới Vương quốc Sorcerous của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta sẽ tập hợp những con chim non và sau đó bồi dưỡng họ. "

Tuy rằng mạo hiểm giả không có biên giới quốc gia, nhưng những người trước khi trở thành mạo hiểm giả không phải vẫn có quốc tịch sao. Mặc dù Ainz vốn nghĩ như thế, nhưng kể từ khi người đàn ông này - người đã quen thuộc thế giới này hơn so với Ainz - chia sẻ ý kiến của mình thì sẽ không có vấn đề đâu nhỉ.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì chúng ta nên làm gì? "

"Kẻ mạnh luôn được ngưỡng mộ. Vì vậy, thần xin phép hỏi, Bệ hạ cảm thấy thế nào về việc thể hiện sức mạnh của Vua Pháp thuật như là một hình thức tuyên truyền? "

Vậy làm điều đó như thế nào? Ainz nghĩ.

Điều đó nói rằng, tuyên truyền là rất quan trọng. Sau tất cả, lý do tại sao anh sáng lập Công hội Mạo hiểm giả của riêng anh là để truyền bá tên của Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown.

"... Vì vậy, ta phải thể hiện sức mạnh của mình và làm những gì mạo hiểm giả làm?"

Tất cả những gì mình phải làm là tạo dựng lại đế chế thương hiệu Momon sao, Ainz vừa nghĩ vừa nói. Tuy nhiên, Ainzach lắc đầu.

"Liên quan đến điểm đó, Bệ hạ. Đây là Thủ đô của Đế Quốc. Người cảm thấy thế nào về việc bày ra sức mạnh của mình tại đấu trường? "

"Hoh ...? Nghe thú vị đó. Nói kỹ một chút xem nào."

♦ ♦ ♦

Xe ngựa dừng lại ở một khoảng sân rộng rãi.

Tuy rằng trước kia, Momon (do Ainz đóng giả) và cùng với Nabe đã tham quan đường phố của Thủ đô của Đế quốc, nhưng Ainz chưa bao giờ thấy một dinh thự nào lớn như vậy. Không, ít ra trong E-Rantel, anh đã nhìn thấy một lâu đài nguy nga hơn so với thứ này.

"Nhà của gã sở hữu của đấu trường? Ấn tượng đấy."

Đối với thắc mắc của Ainz, Ainzack dùng ngữ điệu 'bó tay' để đáp lại.

"Bản thân đấu trường chính nó là tài sản nhà nước. Người ta thuê nó tổ chức ra các sự kiện, cho nên gọi là 'người tham gia sáng lập" có lẽ chính xác hơn. Mà sống ở nơi này là những người mạnh nhất trong những người đó. "

"Thì ra là vậy... Là người quen của ông sao?"

Nếu như thế sẽ dễ làm. Thế nhưng rất tiếc, Ainzach lắc đầu.

"Có rất nhiều sự kiện trong đấu trường, và đôi lúc cũng sẽ có mạo hiểm giả chiến đấu với quái vật. Thần cũng chỉ gặp mặt người này một vài lần khi thần bắt những con quái vật và vận chuyển chúng tới đây. "

"Là vậy sao. Tuy nhiên, như thế thì việc kia mới có thể phát huy được tác dụng, vì vậy ta phải cảm ơn mối quan hệ đó của ông. Nhưng ông bắt được những loại quái vật nào ở xung quanh vùng ngoại ô của E-Rantel ? "

Khuôn mặt Ainzach có chút lo lắng.

"Chúng thần bắt được undead trên Vùng đồng bằng Katze. Undead không cần thực phẩm, vì vậy họ không làm tăng các chi phí không cần thiết sau khi bị bắt. "

"Hoh. Ánh mắt tốt lắm. Ông là một người rất hiểu những việc ông làm ra."

"Là như vậy sao? Tôi không cho là bản thân mình là một người rất dễ thương ... thế nhưng, thưa Bệ hạ. Tuy rằng rất vô lễ, nhưng thực sự ổn không khi nói về việc bắt tộc loài của người? "

Ainz nhìn thẳng vào Ainzach.

Cái tên này rốt cuộc đang nói cái gì đây?

"Bởi vì họ là Undead ..."

"Ahh, hiểu rồi- tuy cùng là undead nhưng có nhiều loại. Hơn nữa, ta cũng không đem tất cả Undead làm như thân nhân của mình. "

"Hãy tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của thần ... Mặt khác, xin hỏi chủng tộc của Bệ hạ là gì được không? Nếu nó không xúc phạm, có thể cho thần hỏi thăm một chút. "

"Ta là một Overlord. Ông từng nghe nói chưa? "

"Thật sự xin lỗi, nhưng thần không biết. Bởi vì mặt học thuật của thần không được chuyên sâu, vì vậy nên thần cũng không hiểu nhiều về nó lắm. "

Tốt, đúng như những gì mình dự đoán, Ainz nghĩ.

Trong Yggdrasil, Overlord chia làm nhiều loại như: Overlord Wiseman am hiểu phép thuật; Overlord Kronos Master có thể sử dụng khả năng đặc biệt liên quan đến thời gian; Overlord General am hiểu chỉ huy quân đội Undead và còn nhiều loại Overlord khác nữa. Ngay cả những kẻ yếu nhất trong số đó cũng level thấp nhất là 80.

Anh đã nắm bắt sơ bộ sức mạnh bình quân của thế giới này và mức độ để được xem là kẻ mạnh trong thế giới này. Nếu nghĩ theo trường hợp đó, một Undead như loài Overlord xuất hiện sẽ gây ra một sự xáo trộn rất lớn, đặc biệt là bởi vì các undead là những kẻ không có tuổi thọ, vì vậy họ sẽ tiếp tục cai trị đất vĩnh viễn cho đến khi nó bị đánh bại.

Nói cách khác, trên thực tế không có chuyện gì xảy ra ngụ ý rằng không có Overlord ở nơi đây.

"Là vậy sao. Đúng thế, ta có ý định để mạo hiểm giả tới những nơi chưa được biết đến của thế giới để thu thập thông tin về loại đó. Sẽ khá rắc rối nếu những người cùng tộc ta tồn tại xung quanh, mang lòng hận thù đối với người sống. Ông hiểu không?"

Đôi mắt của Ainzach mở to ra, và ông ta gật đầu.

"Đúng như người nói. Bây giờ thần đã hiểu bản chất thực sự của mạo hiểm giả. "

"Đúng vậy. Hãy xem ta như một Undead nằm ngoài quy tắc đi. Ta hiểu được giá trị của nhân loại, vì vậy ta sẽ không tham gia vào những cuộc giết chóc vô nghĩa. Tuy nhiên, Overlord khác có thể không nghĩ như vậy, đúng không? "

"Đó có thật sự là giải pháp không?"

"Điều đó vẫn còn phải chứng thực. Ta không biết nếu ta là kẻ ngoại lệ, hoặc nếu tộc loài của ta là một trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên giả định các trường hợp xấu nhất và chuẩn bị cho phù hợp, không phải sao? "

"... Đúng như Bệ hạ nói. Thần sẽ khắc sâu nó vào trong lòng. "

Ainzach gật đầu.

Nếu như xuất hiện dấu hiệu, và đồng thời bị đánh bại - nói không chắc đã có kéo được chút ít quan hệ với kẻ đã tẩy não Shalltear. Không, mình không thể loại trừ trường hợp một Overlord bị mê hoặc bằng cách Shalltear đã bị.

"Như vậy, thần sẽ đi chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt."

"Được."

Ainzach ra khỏi xe. Sau tiễn ông ta đi, anh lấy ra mặt nạ của mình và đeo nó lên. Tuy rằng anh có thể đi vòng quanh trong E-Rantel bằng khuôn mặt thật, nhưng đây là Thủ đô Đế quốc - và anh đã vượt qua biên giới bất hợp pháp- vì vậy ít nhất cũng nên che giấu khuôn mặt thật của mình. Áo choàng của anh cũng đổi thành một trang phục nhẹ nhàng hơn.

Mặc dù điều đó có nghĩa là đẳng cấp vật phẩm cá nhân của anh sẽ đi giảm một bậc, song không còn cách nào khác. Sau cùng, Ainz chỉ có một bộ áo choàng cấp Devine. Trong đống đồ bạn bè lưu lại, anh vẫn nghiêng về phía đống đồ phòng thủ hơn là đống vũ khí bởi chúng có nhiều tùy chỉnh cá nhân hơn. Ngoài ra không phải là anh không thể trang bị chúng, mà là anh cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng, vậy nên anh không thể sử dụng một lượng lớn dữ liệu để làm tăng khả năng của chúng. Trong trường hợp đó, vẫn tốt hơn để Ainz sử dụng các vật phẩm được tạo ra cho bản thân anh, dù cho chúng yếu hơn một chút.

Sau khi thay đổi xong trang bị của mình, một tiếng gõ cốc cốc vang lên từ cửa xe ngựa, tiếp theo là giọng nói của Ainzach.

Có vẻ như năm phút đồng hồ vẫn chưa có trôi hết.

"Thần rất xin lỗi, thưa Bệ hạ."

"Chuyện gì đã xảy ra sao?

"Thần rất tiếc phải nói rằng hôm nay hơi bất tiện một chút. Đối phương hy vọng chúng ta trở lại vào ngày mai. Tuy nhiên, thần tin rằng chúng ta có thể mạnh mẽ đi vào để truyền đạt lời của Bệ hạ đến tai họ. Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Không cần."

Cưỡng ép một cuộc gặp mặt không được yêu cầu sẽ làm người ta có ấn tượng xấu về anh. Ngược lại, dưới góc nhìn của một người kinh doanh, rõ ràng ràng là họ không bị đuổi dù họ không mời mà đến và còn khả năng hẹn trước thời gian phỏng vấn, nếu thế nó có thể được coi là một thành công lớn.

"Như vậy chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai. May mắn là gần đây có rất nhiều thời gian rảnh rỗi - Sao vậy? "

Ainz phát hiện Ainzach đang trợn tròn hai mắt nhìn vào anh, và vì vậy anh ngay lập tức hỏi ông ta tại sao.

"Không, không có gì. Thần chỉ cảm thấy rằng Bệ hạ là một người thực sự khoan dung... Dù sao có những quý tộc người đều có khuynh hướng coi thường thương nhân... "

"Ông cho rằng ta sẽ nhắm mắt ra lệnh cho một cuộc gặp?"

Ainzack không có trả lời ngay lập tức, nhưng thực tế Ainz cảm thấy là rằng cái ý tứ "thần cảm thấy chính là như thế" của ông ta truyền tải đến thông qua sự im lặng còn mạnh hơn so với dùng lời nói nói ra.

Xem từ góc độ của một người cai trị, đó có phải là điều đúng đắn không nhỉ? Ainz tự hỏi. Mặc dù hiện tại nó có vẻ hơi quá muộn để suy nghĩ, song Ainz Ooal Gown là một vị vua. Nếu đó là những gì một người cai trị nên làm, thì anh cần phải làm điều đó, thậm chí nếu nó có vẻ xa lạ đối với một Suzuki Satoru.

"Đây là lần đầu tiên ta đứng ở vị trí cao nhất nhân loại. Ta có nên làm như vậy không, nếu từ quan điểm của con người liệu đó có phải là một hành động thích hợp? "

Sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Ainzach:

"Thần không chắc lắm, thưa Bệ hạ. Thần chưa bao giờ gặp một vị vua, vì vậy thần không thể đưa ra kết luận. Mặc dù, nói trên quan điểm cá nhân, thần thích quan điểm của Bệ hạ. Điều đó nói rằng, quý tộc địa vị cao có thể xem xét dùng sức mạnh như vậy là phù hợp. "

"Xã hội loài người quá phức tạp."

Còn chưa biết kết quả thế nào, song sau khi Ainz nói những lời nhỏ nhẹ như vậy, Ainzach lộ ra một nụ cười thân thiết.

"Cũng có thể đúng như lời Bệ hạ nói. Thực sự có rất nhiều chuyện phức tạp. "

Tiếng cười khúc khích của họ vang vọng trong chiếc xe ngựa.

Ainz nắm chặt bàn tay phải của mình mà không ai có thể nhìn thấy. Có vẻ như anh đã xóa bỏ được phần lớn lòng cảnh giác của Ainzach. Anh tin chắc như thế.

"-Vậy thì, ông có nói với họ rằng ta sẽ đến vào ngày mai không?"

"Không, thần không làm điều đó. Thần muốn nghe những suy nghĩ của người, thưa Bệ hạ. Hay thần được phép sử dụng tên của Bệ hạ? "

"... Nếu họ không phải là kiểu người gây ồn ào thì không sao. Dù sao họ là người quen của ông, ta sẽ giao quyền quyết định cho ông. "

"Đã hiểu. Như vậy, thần trước tiên sẽ tạm thời không tiết lộ nó."

Sau khi tỉ mỉ thảo luận các vấn đề như thời gian thích hợp và nhiều thứ khác, Ainzach lần thứ hai bước xuống xe ngựa.

Ainz cảm thấy một chút tội lỗi về việc sử dụng ông ta như một chân chạy việc. Anh biết đây không phải là một thế giới mà tuổi tác không phải là vấn đề lớn, thế nhưng Suzuki Satoru từng là một người đàn ông xã hội, và anh thấy có chút bận tâm đối với việc vênh mặt hất hàm sai khiến người lớn tuổi.

Bây giờ mình đã hiểu tại sao mọi người không thích có người cấp dưới lâu năm.

Nếu là một người thuộc công ty khác thì không thành vấn đề. Ví dụ, nếu Ainzach đến từ Đế Quốc, anh có thể hất hàm sai khiến mà không có vấn đề gì cả. Lý do tại sao Ainz không thể làm như vậy là vì anh đã xem Ainzach thành thuộc hạ của mình.

Mình cần phải khen thưởng cho ông ta một cách thích hợp. Người dân Nazarick không yêu cầu thanh toán, nhưng họ là một ngoại lệ. Nếu mình quên điều này, họ sẽ nghĩ mình là một người cai trị khủng khiếp. Mình tuyệt đối không muốn trở thành một ông chủ doanh nghiệp có lòng dạ độc ác.

Ainz thề một cách quyết tâm với hình ảnh Herohero xẹt qua trong tâm trí.

Mặc dù, khi nói đến vấn đề khen thưởng Ainzach ...lấy cương vị một vị vua, mình nên trả tiền bao nhiêu cho ông ta đây? Giống như một mạo hiểm giả cấp Mithril? Không, còn có một phần tiền phụ cấp chức vụ nữa ... nên thêm 5% vào đó? Ai đó có thể nói cho tôi trả bao nhiêu là phù hợp đây?

Anh có thể thảo luận nó với Demiurge hoặc Albedo, nhưng không rõ liệu hai người họ có bất kỳ ý tưởng về chuyện thanh toán bao nhiêu là thích hợp. Anh cảm giác họ sẽ trả lời theo kiểu "Ông ta nên cảm thấy vui vì được phục vụ người, Ainz-sama".

Đúng như mình nghĩ ... Mình cần phải tìm một con người khôn ngoan. Fluder đã nói rằng ông ta rất tự tin vào kiến thức ma pháp của mình, nhưng đối với các vấn đề khác thì lại không biết.

Nazarick được cho là bất khả chiến bại, nhưng anh cảm thấy khó chịu về sự thiếu hiểu biết về xã hội loài người.

"... Vì vậy, mình sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng ông ta cho đến khi nào có một người nào đó tốt hơn đi cùng? Mình đoán đồng ý với đề nghị Demiurge là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu như Demiruge trình nó lên một lần nữa, mình sẽ ngay lập tức phê duyệt ... "

(Chú thích mikasa: Phần này là khá phức tạp; Ainz có nói nhầm một từ, từ 隗より始めよ thành 貝より始めよ... Tiếng trung thì là "先自隗始" đọc là < Tiên tự ngỗi thủy>. Câu nói này xuất phát Sách Chiến quốc - thẻ Yến. Ngỗi là chỉ danh tướng Quách Ngỗi người nước Yên thời Chiến Quốc. Thủy ở đây không phải 'nước' mà là 'Khai thủy' nghĩ là 'bắt đầu, lúc đầu'. Ý cả câu nó chỉ là . Nói chung rắc rối lắm nói mấy bợn chả hiểu mấy đâu.)

Trong khi Ainz chìm vào dòng suy nghĩ không bờ bến, có ai đó gõ cửa.

"Hãy tha thứ cho sự chậm trễ của thần, thưa Bệ hạ."

Mặc dù không phải tôi đang chờ ông. Thế nhưng, Ainz quyết định cho phép Ainzach tiếp tục bằng một thái độ thích hợp với thân phận một người cai trị.

"Như Bệ hạ đã mong muốn, cuộc hẹn sẽ được tổ chức để gặp mặt vào mười giờ sáng mai."

"Umu. Như vậy chỉ cần chờ đến ngày mai thôi...Tiếp theo, ta sẽ sử dụng ma pháp dịch chuyển để đưa ông về E-Rantel. Hãy thư giãn và tiếp nhận pháp. [Greater Teleportation]. "

Cơ thể Ainzach biến mất ngay lập tức.

[Greater Teleportation] đưa ông ta tới chỗ cánh cửa ngoài cùng trong ba cánh cửa của E-Rantel một cách an toàn. Thậm chí nếu có đồ vật nào đó tại điểm đến, ma pháp sẽ gửi ông ở vị trí an toàn gần nhất, vì vậy không cần phải sử dụng ma pháp để xác nhận địa điểm tới.

"Sau đó, mình phải liên hệ với ông ta bằng [Message]."

Ainz lẩm bẩm một mình. Đây là một nhiệm vụ khó chịu, vì vậy anh đã làm điều đó để cổ vũ bản thân. .

Anh gửi [Message] tới Fluder, người đã bằng lòng dâng tất cả mọi thứ của mình cho anh. Lý do tại sao anh kéo dài với người đàn ông đó dù cho anh biết ông ta muốn thứ gì là vì anh không cảm thấy tin tưởng rằng anh có thể trả cho ông già đó những gì ông ta muốn.

Thứ Fluder muốn là tri thức về ma pháp của Ainz.

Tuy nhiên, sức mạnh của Ainz không đến từ việc nghiên cứu ma pháp.

Bởi vậy, rất đáng lo ngại nếu Fluder quỳ xuống cầu xin anh dạy tri thức ma pháp.

Nếu ở Yggdrasil thì anh còn có thể thảo luận về ma pháp. Nhưng tiếc là, hệ thống ma pháp của thế giới này hình như hoạt động hơi khác so với Yggdrasil.

Rõ ràng phương thức học tập ma pháp khác nhau nhưng những ma pháp học được lại giống nhau? Anh đã nhiều lần dùng câu hỏi này để hỏi bản thân, nhưng anh không thể tìm thấy một câu trả lời. Ngoài ra, có một ngọn núi các câu hỏi chưa được trả lời khác. Trong trường hợp xấu nhất, anh đã phải xem xét rằng anh có thể đột nhiên không thể sử dụng được sức mạnh từ Yggdrasil của mình.

Có lẽ anh có thể tìm thấy những câu trả lời bằng cách sử dụng lựa chọn giáng cấp của siêu cấp ma pháp [Wish Upon A Star]. Trong thế giới này, ma pháp này có thể thay đổi thực tế của bản thân, và bằng cách giảm nhiều level, nó có thể thực hiện một mong ước lớn hơn.

Tuy nhiên, đó là một canh bạc rất nguy hiểm.

Cho dù sử dụng nó, thì việc anh tìm thấy câu trả lời hay không vẫn còn là một bí ẩn. Rất có thể là anh chỉ lãng phí công sức. Quan trọng hơn, anh sợ phải sử dụng một câu thần chú tương đương một con át chủ bài. Tất nhiên, nó sẽ là một vấn đề khác nếu anh có một cách để kiếm được một lượng lớn EXP, nhưng tiếc là cho đến nay, anh cũng không có phát hiện ra một cách nào như vậy.

Mặc dù không có phổi, Ainz "Haaah ~" một tiếng như thể anh đang thở dài một hơi. Anh mang sẵn thái độ của một người bán hàng, người đã chuẩn bị nói lời xin lỗi khách hàng vì đã không cung cấp được những mặt hàng đúng theo yêu cầu, trong khi thực hiện ma pháp [Message].

"Fluder Paradyne. Là ta, Ainz Ooal Gown."

Khi nói đến chỗ này, anh dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói những lời đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước.

"Ông được sinh ra trong ngôi làng Belmous. Ông tiếp xúc sớm nhất với ma pháp thông qua các Spell Caster trong ngôi làng của mình."

「Ohhhh! Là người, Sư phụ! Con đã đợi thầy rất lâu rồi!」

Anh có thể cảm nhận được lòng biết ơn truyền từ chỗ Fluder đến.

Những lời nói được chuẩn bị sẵn vừa nãy chính là mật hiệu. Bởi vì Fluder đã nói rằng không có cách nào để xác định được người phía bên kia của một [Message] là một người bạn hay một người xa lạ khác giả dạng làm người quen. Vì vậy, họ đã sắp xếp để xác minh danh tính của nhau bằng cách nhắc đến tên ngôi làng (vốn đã được thay đổi từ lâu) cùng với hồi ức của ông ta.

Tuy nhiên, dù làm thế, nghi ngờ của Fluder về ma pháp [Message] vẫn còn.

Ông ta đã nhận nó khá tệ. Tuy rằng Ainz muốn làm như vậy song anh không thể làm gì với nó.

Ainz đưa ra câu trả lời của mình, cảm thấy hơi bị đe dọa bởi sự nhiệt tình quá độ giống như thiêu đốt của Fluder.

"Thật ngại vì đã chậm trễ. Ta cho rằng đây là lúc để dạy cho ông ma pháp, như chúng ta đã đồng ý. Hiện tại ông có rảnh không? "

「Đương nhiên là con có rảnh! Nếu đúng như lời thầy nói, mặc kệ là chuyện gì, con cũng sắp xếp dành ra thời gian cho thầy! 」

Tuy rằng anh muốn nói, "Ông không cần phải cố gắng nhiều như vậy đâu", nhưng sự nhiệt tình về ma pháp đó là bức vẽ chân thực nhất về nhân vật Fluder này. Cảm nhận sự ao ước được hướng dẫn trên khuôn mặt của người cuồng ma pháp này, Ainz không khỏi một chút câm lặng, như một người bình thường.

Trong khi anh xem xét về cái nhiệm vụ lớn giống như là giải quyết yêu cầu bồi thường của khách hàng khó tính, dạ dày của anh bắt đầu cảm thấy đau.

... Hiện tại, trong Thủ đô Đế Quốc này, người cảm thấy đau dạ dày nhất chắc chắn là mình.

Tuy nhiên, anh không thể trì hoãn nó thêm nữa.

Trước khi dịch chuyển đến phòng của Fluder, Ainz quyết định xác minh đích đến của mình với một câu ma pháp thăm dò.

"Được rồi. Bây giờ ta sẽ dùng [Greater Teleportation] để đi tới phòng của ông."

「Ohhh! Không phải [Teleportation] mà là [Greater Teleportation]! Cho trò hỏi, nó rốt cuộc là ma pháp cấp mấy? 」

"... Hãy để chuyện đó nói sau đi. [Message] không thể kéo dài vĩnh viễn. Ta cũng không có học các nghề nghiệp hệ chỉ huy ... Tuy nhiên, trước đó ta muốn xác nhận từ ông một điều. Ông đã dùng những ma pháp gì để đối phó với các ma pháp hệ thăm dò không? Thi triển như thế nào? Ông đã làm bất cứ điều gì để gây trở ngại cho dịch chuyển sao?"

「Không, không có gì cả, trò không làm bất kỳ điều gì.」

Lông mày không tồn tại Ainz giật giật khi Fluder trả lời.

"Không làm gì cả không phải là một bất cẩn sao...?"

Nói cách khác, tất cả mọi thứ anh nói trong phòng của Fluder có thể cũng được tiết lộ cho bên thứ ba.

「 Lời xin lỗi chân thành của trò. Tuy nhiên, trò không mạnh về lĩnh vực đó lắm. 」

"Trong trường hợp đó, ông nên sử dụng các vật phẩm ma pháp để thay thế cho điều đó chứ? Ta đã thấy nhiều vật phẩm ma pháp tại Thủ đô Đế quốc, nghe nói đều do ông làm ra. "

Ainz nhớ lại những gì anh đã nhìn thấy khi lần đầu tiên đến Thủ đô Đế quốc. Anh đã bị giật mình bởi thực tế rằng họ bán những thứ đồ vật giống hệt như tủ lạnh.

「 Đúng như thầy nói, nhưng thầy chắc chắn cũng biết, người ta thực hiện một ma pháp thì phải biết một câu thần chú có liên quan tới nó. Ví dụ như để chế tạo món vũ khí được phong ấn lửa, người ta phải biết ma pháp tấn công cơ bản là [Fireball]. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người sẵn sàng để học phép thuật chống thăm dò ... 」

"Ta hiểu rồi," Ainz lẩm bẩm.

Trong Yggdrasil, người ta bình thường có thể chỉ học ba phép thuật mỗi cấp độ. do đó một nhân vật level 20 sẽ có thể học tối đa là 60 phép thuật. Có hể nói khá khó khăn để chọn ma pháp chống thăm dò trong hoàn cảnh ma pháp hạn chế như vậy.

Có lẽ những người không biết chuyện có thể nghĩ rằng 60 là một số lượng khá lớn, nhưng với Ainz, việc chỉ được chọn 60 phép thuật từ trong số những ma pháp cấp 3 làm anh phải đắn đo suy nghĩ cả ngày.

Điều này là bởi vì anh đã phải cân nhắc xem có sử dụng nó trong tương lai hay không, anh sẽ có hay không thay đổi class của mình và vân vân. Có nhiều điều nhất định phải được suy nghĩ và dự đoán.

Từ quan điểm đó, sự quở trách anh đối với Fluder thật nhỏ mọn.

"Đúng vậy, là sai lầm của ta. Đúng như ông vừa nói. Dù thế nào, việc học ma pháp thăm dò đều bị đè thấp hơn việc học ma pháp tấn công và phòng thủ. "

Trong trò chơi, anh có thể nói, "Tôi sẽ tìm hiểu điều này, vì vậy cái kia tôi sẽ nhờ vào bạn" và dễ dàng giải quyết mọi thứ. Tuy nhiên, sự lựa chọn phép thuật là một quyết định làm thay đổi cuộc sống cho người dân thế giới này. Đi học một ma pháp không được ưa chuộng là một việc cần lòng dũng cảm.

Ngoài ra, các ma pháp hệ thăm dò rất huyền bí. Người ta phải phán đoán xem kẻ thù sẽ sử dụng mưu kế gì để thu thập thông tin.

Đơn giản mà nói, Magic Caster hệ thăm dò là một nghề nghiệp mà người ta sẽ phải cầm cuộc sống của họ đến làm tiền đánh bạc.

"Được rồi. Như vậy, ta sẽ cung cấp cho ông các ma pháp chống thăm dò ta có. Sau đó hãy sử dụng nó để cảnh giới. "

「 Vâng ! 」

Thậm chí không cần nhìn, anh cũng có thể biết Fluder đã cúi đầu thật sâu. Đối với tất cả những thứ anh biết, ông ta có thể quỳ xuống cũng không chừng.

「 Trò thực sự cảm nhận được những lời yêu thương của người, Sư phụ! 」

Anh định theo kế hoạch ban đầu là đưa cho ông ta một vật phẩm khá tốt, song Ainz cảm thấy có chút đau lòng.

"Ah, ahhh ... Vậy thì, ta sẽ nhìn vào viên pha lê để thăm dò căn phòng của ông ngay bây giờ."

Ainz phát động ma pháp của mình vào căn phòng của Fluder.

Anh có thể nhìn thấy Fluder đang quỳ xuống.

Sau đó, anh quyết định kiểm tra hơi thở phép thuật, và như mong đợi anh về Fluder, có rất nhiều màu sắc khác nhau trong căn phòng của ông ta. Tuy nhiên, không có màu sắc nào trong chúng trông giống một màu sắc nguy hiểm làm cản trở việc dịch chuyển. Sau khi xác minh xong, anh bắt đầu [Greater Teleportation].

Tầm nhìn của anh thay đổi, cho thấy rằng anh đã dịch chuyển thành công sang phòng của Fluder. Mặc dù vừa nãy không có xảy ra sự chậm trễ, và anh cũng không cảm nhận được bất cứ ai nhòm ngó mình, và anh khá chắc chắn rằng anh đã không nhảy vào căn cứ của kẻ địch, nhưng anh vẫn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh mình.

Thật ra không có cần phải lo lắng quá mức như thế. Tuy nhiên, không phòng bị sau khi vừa dịch chuyển xong sẽ rất dễ bị tấn công. Những hành động bảo vệ - để đối phó với hành động PK - đã khắc sâu vào trong cơ thể Suzuki Satoru.

"Hoan nghênh người đến, Sư phụ của con."

"... Ngẩng đầu lên," Ainz ra lệnh cho Fluder đang cúi đầu. Thực sự mà nói, không cần làm đến mức độ này

Lòng trung thành - hay đúng hơn, tình huống của ông ta là từ khát vọng tri thức dẫn đến việc ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh - khá bất thường.

Nó khá giống với cách người dân của Nazarick hành động. Mặc dù Ainz cuối cùng cũng đã bắt đầu quen thuộc với điều đó, nhìn thấy nó từ một người nào đó mà gần như anh không quen đã làm anh muốn lùi lại.

"Vâng!"

"Đứng nói chuyện cũng không tốt. Chúng ta kiếm chỗ ngồi đã."

"Vâng! Tất cả mọi thứ trò có là của người, Sư phụ. Thầy cứ ngồi bất cứ nơi nào thầy muốn! "

Cảm xúc phức tạp vừa muốn quen thuộc lại không muốn quen thuộc chạy qua trái tim Ainz khi anh ngồi trên ghế sofa. Tuy nhiên, Fluder không ngồi vào chiếc ghế đối diện anh. Thay vào đó, ông ta vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng lên.

"Tốt rồi. Ngồi đi."

"Chuyện này? Ngồi cùng một chỗ với Sư phụ."

"... Ta nghĩ là ông cũng có những đệ tử, phải không? Bình thường ông cũng đối xử với họ như này sao? "

Ainz bị dọa bởi cái rất giống suy nghĩ của bộ phận kinh doanh về các đội thể thao này, khiến cho anh mở miệng đặt câu hỏi. Đáp lại, Fluder lắc đầu.

"Không phải như vậy, nhưng sự khác biệt giữa bản thân trò và thầy như thể giữa trời và đất, Sư phụ. Đánh đồng bản thân mình với người thật làm người thấy sợ hãi."

"-Không sao cả. Ta cho phép ông ngồi. Đến. Ngồi xuống đi."

"Vâng!"

Sau khi đã chắc chắn Fluder ngồi xuống, Ainz vừa nghĩ bụng của mình đau quá vừa nói.

"Đầu tiên, về việc ta xin-"

Khi nói được nửa từ 'xin nhờ' thì anh liền sửa lại câu nói

"- ta ra lệnh cho ông làm như thế nào rồi? Chính là việc để ông ghi chép lại những tình báo về các nước xung quanh mà Đế quốc thu thập được."

"Vâng! Hầu hết các thông tin liên quan đến các nước lân cận đã được hoàn thành. Tuy nhiên-"

"Chuyện gì đã xảy ra sao? Có vấn đề gì không?"

"Phải! Hay đúng hơn, trò nên nói, đúng như những gì ta nghĩ về Hoàng đế. "

Trên khuôn mặt của ông ta hiện lên vẻ tự hào. Đó là biểu hiện của một người giáo viên có một học sinh xuất sắc.

"Anh ta dường như đã nhận ra sự phản bội của trò."

Tất nhiên là người lao động phải thề không được tiết lộ bí mật công ty cũ trước khi đổi nơi công tác. Với ý nghĩ đó, Ainz là một nhân vật phản diện khi làm Fluder cung cấp những thông tin nhạy cảm về Đế quốc.

Tuy nhiên, Ainz biết rất rõ ràng rằng anh không phải cai trị một công ty, mà là một quốc gia. Vì sự thịnh vượng của quốc gia- cũng là vì hạnh phúc của những người thuộc về Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, dù làm bất cứ điều gì đi nữa thì đều là chính xác.

Ainz không có thù hận với Jircniv. Tuy nhiên, điều đó không là gì so với lợi ích của chính đất nước mình. Nếu bất hạnh của anh có thể làm cho Vương quốc Sorcerous phát triển thịnh vượng, vậy thì hãy để cho anh gánh thêm chịu sự bất hạnh đi.

Tuy nói vậy, song Ainz vẫn ưa thích cùng chung sống và thịnh vượng với nhau thay vì xung đột.

Punitto Moe đã từng nói điều gì đó về Nash và điều kiện của tù nhân cùng một cái gì đó liên quan đến mấy dòng đó, nhưng ý chính của nó là nếu giả sử cơ hội không có giới hạn, hợp tác sẽ gặt hái được những lợi ích lớn nhất cho tất cả các bên liên quan.

(Chú thích. Ainz lại một lần nữa nói nhầm - xem Sự cân bằng Nash và thế tiến thoái lưỡng nan của người tù để biết.)

Ainz biết rằng quan hệ của hai nước là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng anh muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với cá nhân Jircniv (Note: không raw không sửa được).

Để lôi kéo được Fluder tới tay, mình đã cố gắng hết sức không gây tổn thương với nhân dân Đế Quốc tại đồng bằng Katze, có thể coi đó là sự cân bằng giữa sự tiêu cực và tích cực. Và ngoài ra, có lẽ việc thường xuyện nhìn lén Fluder làm mình cảm thấy một cảm giác gần gũi với ông ta.

"... Có vấn đề gì sao, Sư phụ?"

"Er, um, không có gì. Chỉ là có chút vấn đề cần xem xét. "

"Là như vậy sao? Con thật sự rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của người, Sư phụ! "

"Không cần phải xin lỗi. Ngày hôm nay ta đến đây vốn là vì ông."

"Ohhh! Cảm ơn thầy rất nhiều, Sư phụ! "

Tại sao ông ấy cảm ơn mình mạnh mẽ như vậy? Mặc dù Ainz vô cùng bối rối, song cuối cùng anh vẫn xoay chủ đề trở lại đúng hướng.

"Ah- là chuyện lôi kéo đúng không. Cho dù bị lộ cũng không sao, nhưng có một vấn đề. Đó là sự an toàn của ông."

"Ohh! Không nghĩ rằng người sẽ thực sự lo lắng về sự an toàn của một người như học trò, Sư phụ! "

Tại sao ông già này lại có phản ứng quá mức với tất cả mọi thứ? Nhiệm vụ cơ bản của một ông chủ là đảm bảo an toàn cho bất cứ ai mà ông ta không có ý định loại bỏ ngay từ đầu. Hoặc họ đã làm những điều khác trong đế quốc?

Nếu là ý sau thì thật đáng sợ ... Tuy rằng mình có thể giết chết những kẻ gây cản trở theo cách của mình, nhưng giết một ai đó đã từng là cấp dưới của mình vẫn có chút ...

"Fluder, đúng vậy, không nên quá vui mừng. Nếu có ai xung quanh đây họ sẽ cảm thấy kỳ quái. "

"Điều đó không có vấn đề. Tầng này là dành riêng cho học trò sử dụng. Không ai khác ở xung quanh. "

Anh đã đến đây một lần. Điều đó nói rằng, tòa tháp này khá lớn, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Magic Caster vĩ đại nhất của Đế quốc được cho phép dùng toàn bộ một tầng lầu cho riêng mình.

"Trở lại với vấn đề an toàn cá nhân của ông. Có ai đã cố gắng giết ông sau khi sự phản bội của ông được đưa ra ánh sáng không? "

"Không có dấu hiệu gì. Tuy nhiên, chức vụ của học trò liên tục bị cắt giảm, và Hoàng đế thường thường đến tham khảo ý kiến trò, nhưng anh ta đã không gọi trò nữa kể từ khi trở về từ vùng đất vinh quang mà người cai trị, Sư phụ. "

"Ta hiểu vậy ... Vậy thì, Fluder. Ông có muốn đến bên cạnh ta không? "

"Ohhh! Học trò cực kỳ tình nguyện! "

Ông ta trả lời ngay lập tức ...

"Như vậy, sau khi xem xét chức vụ của ông - à không, trước đó còn có chuyện cần làm. Nó liên quan đến phần thưởng của ông. "

Sau khi nói như thế, Ainz thở một hơi ra, rồi thò tay vào túi của mình. Anh đã tập luyện quy trình sau cuộc nói chuyện rất nhiều lần, và thậm chí anh còn chế giễu những cái từ ngữ do chính bản thân sửa chữa vào.

Mặc dù không có cách nào để suy đoán Fluder sẽ phản ứng như Ainz tưởng tượng không, nhưng anh luyện tập đủ rồi.

"Đúng như theo thỏa thuận, bây giờ ta sẽ truyền đạt một phần của kiến thức của ta cho ông. Hãy nhận lấy và đi nghiên cứu cuốn sách này. "

Ainz trao một cuốn sách được gọi là 'Cuốn sách của Người chết' cho ông ta.

Đó là một cuốn sách khá cổ xưa, ngoài ra nó còn toả ra một mùi mốc meo. Tuy nhiên khó mà tin nổi là bản thân cuốn sách rất bền, không có dấu vết của việc mối mọt.

Fluder nhận lấy cuốn sách Ainz đưa với bàn tay run rẩy. Ainz vui mừng vì bản thân anh là một undead. Nếu anh vẫn còn là con người, cuốn sách sẽ không ngừng lắc lư bởi sự căng thẳng của anh.

Mục tiêu của Fluder là theo đuổi vực thẳm ma pháp, nhưng Ainz không biết vực thẳm ma pháp là cái gì. Anh có thể dạy cho ông ta về những kiến thức anh học được từ Yggdrasil, nhưng vực thẳm ma pháp hay cái gì đại loại như thế là một chủ đề hoàn toàn khác.

Thế nhưng, không đưa nó ra cho ông ta sẽ là một sự phản bội của lòng trung thành của ông ta. Lấy ân báo ân, vậy nên nhất định phải khen hưởng cho sự trung thành. Bởi vậy, Ainz đã cho ông ta một cuốn sách từ bộ sưu tập của mình, thứ gần như ghi chép hết các bí mật của kiến thức ma pháp. Các phần anh đã lật qua dường như có ghi chép một cái gì đó về ma pháp mà anh không thể hiểu được.

"Vậy thì xin tha thứ cho sự thất lễ của học trò."

Fluder đưa tay cầm lấy cuốn sách, và khuôn mặt tràn đầy vui mừng của ông ta nhanh chóng vặn vẹo vì tuyệt vọng sau khi lật qua một vài trang.

"-Làm sao? Đây không phải là những gì ông muốn? "

Ainz đè nén khó chịu xuống khi anh hỏi câu hỏi đó. Dù nó không phải là những gì ông ta muốn cũng không sao cả. Anh đã sớm tập luyện cho tình huống đó.

"Không, không phải như thế. Học trò chỉ đơn giản là không thể đọc hiểu được thứ này. "

"Ah thì ra là như vậy."

Ainz nhận lại cuốn sách từ trên tay Fluder, tùy tiện lật qua nó, và ngừng lại đến một trang nào đó.

"Chương này liên quan đến việc chuyển đổi người chết thành những linh hồn; Cụ thể, đây là phần về sự khác biệt."

Nó được viết bằng tiếng Nhật, nên Fluder tất nhiên không thể hiểu được nó. Tuy vậy -

Thứ này trông giống như một cuốn sách số liệu cho một thế giới fantasy hơn là một cuốn tiểu thuyết fantasy. Dị chất hóa là cái gì. Và rồi là linh hồn như những đám mây,..v.v.v... Nó thực sự là một đống đồ vật quá khó hiểu và mình không thể đưa nó vào trong đầu. Cảm thấy như mình chỉ có thể nhìn thấy bề mặt ngoài của nó ... Nói như vậy chả lẽ mình cũng không thể hiểu được cuốn sách này cho dù mình có thể đọc nó?

Sách giống như những điều huyền bí, hay đúng hơn, cuốn sách này chứa khá nhiều huyền bí. Đối với Suzuki Satoru, người không có kiến thức trong lĩnh vực này, tất cả những gì anh nhìn thấy là cuốn sách này do một ai đó tùy tiện viết vào. Tuy nhiên, tất cả điều này dường như đã được lấy từ một số loại thần thoại. Nếu Tabula Smaragdina ở xung quanh, cậu ấy có lẽ sẽ có thể giải thích cho anh.

"Ohhh!"

Cảm giác tội lỗi trong lòng Ainz đã tăng khi anh thấy Fluder dùng đôi mắt vui tươi nhìn anh.

"Quả thực ... Bởi vì ta chỉ có một bộ cho nên ta không thể đưa nó cho ông, nhưng cứ xem thử một chút bằng cái này xem."

Ainz đặt một cặp kính trên cuốn sách và đưa nó cho anh. Fluder đeo nó vào và vội vã lướt qua các trang.

"Đây, đây là! Nó nói rằng linh hồn là những thực thể tồn tại giống như bọt biển được để lại bởi những làn sóng của thế giới to lớn này, và như vậy, cho dù lớn hay nhỏ, về cơ bản chúng có bản chất tương đồng nhau. Nói như vâyyyyyyyyyyyyyyyy!!! "

Hieh ~ ông ta phát điên rồi.

Ngay cả Ainz cũng bị giật mình, đến mức anh suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.

Con mắt Fluder mở to và đỏ ngầu, hơi thở của ông ta như một con thú hoang dã, như thể ông sắp vồ lấy một ai đó.

"Sao, thế nào?"

Đôi mắt Fluder xoay một cái và nhìn thẳng vào Ainz.

"Chuyện, chuyện này thật sự tuyệt vời, Sư phụ! Đây là những tri thức học trò mong muônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Hyaaaaah!"

Đối mặt với dáng vẻ điên khùng của ông già, Ainz kìm những tinh thân dao động vượt quá ngưỡng định trước xuống và anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

"-Là vậy sao. Vậy thì trả lại kinh cho ta đi. "

"Cái g! Nhưng chuyện này."

"Hãy xem xét việc dịch cuốn sách đó là cách rèn luyện mình. Một khi ông có thể hiểu và tiêu hóa nó, ông sẽ có thể đặt chân vào một lĩnh vực cao hơn. Sử dụng chiếc kính này không có chút ý nghĩa nào cả. "

"Làm sao có thể ... Như vậy có thể cho học trò xem cả cuốn sách này một lần nữa không?"

"Xem một tờ ta nghĩ là không có vấn đề. Nhưng nếu ông tiếp tục xem, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ông. "

Fluder đóng quyển sách lại với một tiếng 'bộp', và sau đó nhắm mắt lại.

Sau vài giây, ông mở mắt ra và nói. Lúc này, giọng nói của ông đã trở lại bình thường.

"Tuân lệnh. Học trò sẽ tuân theo lời dạy của người. Vậy thì Sư phụ, nếu có những chỗ học trò không hiểu, học trò có thể người sao? "

"Umu. Miễn là nó nằm trong khả năng trả lời của ta. "

"Vâng!"

Fluder bỏ kính ta và trả nó về với Ainz.

Xuất sắc! Mình sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì từ Fluder trong lúc này. Ah, mình trước cần phải dặn dò ông ấy về điều này. Đó là ... Nói như thế nào bây giờ...

Ainz dốc hết sức để cạy mở chiếc hòm chứa bộ nhớ của mình. Sau đó, dùng một giọng trang trọng theo tông nặng - nó làm người ta suy nghĩ về giọng nói của một người cai trị - Ainz nói

"Fluder."

"Học trò ở đây!!"

"Ta đã giao cho ông cuốn sách ghi chép bí pháp này vì ta tin tưởng ông. Ông tuyệt đối không thể đem nó giao cho bên thứ ba. Tất nhiên bao gồm cả những ghi chép ông viết ra để giải thích cho nó. Tất cả những thứ liên quan đến cuốn sách này đều không thể truyền ra ngoài."

"Vâng!!!"

"Lý do không cần nói chắc ông cũng hiểu được, đây là những kiến thức vượt qua những gì con người có thể hiểu được. Sẽ rất phiền phức nếu những người khác biết về nó ... Nếu một người có tài năng giống ông thì còn có thể cứu được. Ta không muốn mười năm sau phải thay ông đi thu dọn tàn cuộc. "

"Đó là đương nhiên. Học trò sẽ không tiết lộ bất kỳ những kiến thức trò đã nhận được từ thầy cho người khác. Học trò thề."

"-Ta tin tưởng ông, Fluder. Đừng làm ta thất vọng."

"Vâng!!!!"

Fluder đứng dậy khỏi chiếc ghế và quỳ trên mặt đất.

Anh muốn nói rằng không có cần phải làm đến mức độ đó, nhưng điều này cũng đã chứng minh sự đe dọa của anh là một hành động thông minh. Ainz không thể không cảm thấy tự hào vì mười tiếng đồng hồ tập luyện diễn xuất và nói của anh đã phát huy tác dụng.

"Được rồi. Vì ông hiểu, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Hãy quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho ông để giải mã một ngôn ngữ không biết mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ông có một cách gì khắc phục điều đó không? "

"Vâng! Học trò có thể sử dụng một pháp thuật giải thích, mặc dù hiệu quả của nó rất kém. Trò tin rằng với điều đó, trò từ từ có thể giải mã các chữ cái được."

"Thật chứ. Thật chứ! Vậy thì tuyệt quá tốt. "

Câu trả lời này là chính xác những gì Ainz muốn nghe. Bằng cách từ từ cho anh ta tập luyện một cách phù hợp, anh sẽ có thể tranh thủ cho mình thời gian. Ngoài ra, một vấn đề như thế sẽ không có đủ để làm cho Fluder từ bỏ.

"Như vậy cái này giao cho ông ... không, đúng rồi. Ta sẽ cho ông mượn một chiếc hòm để ông có thể cất nó vào. Ta không nghĩ rằng ông sẽ đối xử qua loa với nó, nhưng sẽ có người muốn đánh cắp nó từ chỗ ông. "

Ainz kéo một chiếc hòm ra khỏi túi không gian của mình. Nó là một món đồ cùng loại với chiếc hòm anh sử dụng để cất máy tính xách tay cá nhân của mình.

"Một khi ông lưu trữ những cuốn sách ở đây, ngay cả khi hộp này bị mất cắp, kẻ đó sẽ mất khá nhiều thời gian để mở nó. Tất nhiên, ai đó nghe được từ then chốt để mở chiếc hòm thì mọi việc sẽ chả còn ý nghĩa gì nữa... vì vậy hãy cẩn thận."

"Tất nhiên, Sư phụ! Học trò sẽ không bao giờ làm ra chuyện như thế! "

"Như vậy thì tốt."

Ainz chuyển ánh mắt khỏi Fluder - người đang vuốt ve cuốn sách trong niềm vui sướng - lên trần nhà. Bây giờ, anh nên nói gì tiếp đây?

"Ah, đúng rồi. Bởi sự phản bội của ông đã bị bại lộ, và do đó chuyện ta đến đây vẫn chưa kết thúc. Khi nào ông có thể đi tới đấy? "

"Chỉ cần thầy muốn, học trò có thể đi tới đó bất cứ lúc nào. Trò không có chút mong nhớ với đất nước này. "

Ainz ở trong lòng nhíu mày lại.

Anh không biết phải nói gì với một người dễ dàng có thể từ bỏ vị trí mà người khác tin tưởng giao cho. Ông ta cũng có thể làm điều tương tự với Ainz trong tương lai.

Ainz dùng một cây bút màu đỏ đánh dấu mấy lần vào tên Fluder trên chiếc sổ trong trái tim mình.

"... Vậy thì, Fluder. Ta nghĩ để ông tham gia vào các nghiên cứu pháp thuật của Vương quốc Sorcerous. Tuy nhiên, ma pháp ông phát hiện ra sẽ không chảy ra bên ngoài. Chúng sẽ chỉ được chia sẻ với ta và những người mà ta tin tưởng. Ông có thể chịu đựng được sao? Ông có thể từ bỏ mong muốn nổi tiếng của mình? "

"Sẽ không có vấn đề gì cả. Điều duy nhất học trò muốn là ngắm nhìn những bí mật của phép thuật. Trò không có mong muốn gì khác. "

Ainz nghiêm túc quan sát Fluder, người đàn ông có thể tuyên bố điều đó một cách chắn chắn.

Ainz không có năng lực đánh giá tính cách của một người. Là con người, rõ ràng rằng Fluder - một nhà hiền triết thiên tài, người đã sống vượt xa tuổi của một con người bình thường và là người đã tham gia sâu vào các hoạt động của quốc gia rộng lớn gọi là Đế quốc - đã ở trên anh. Nếu ông ta muốn lừa dối Ainz, anh tuyệt đối không cách nào biết được.

Tuy nhiên, không thể nhìn thấu và không cố gắng nhìn thấu là hai vấn đề khác nhau. Ôm lấy thái độ đó trong tâm trí, Ainz nhìn chằm chằm vào Fluder, và cuối cùng thì anh chỉ nói: "Tốt."

"Ta sẽ đem toàn quyền giao cho ông một khi ông đi đến Vương quốc Sorcerous. Ta cũng có ý định dùng giúp ông trên phương diện nghiên cứu ma pháp. Như vậy - -"

Bây giờ, đã lôi kéo được thêm một người giúp Nazarick, ngoài Bareares. Nếu anh có thể có được người phụ nữ mà Demiurge và Albedo đã đề cử, Nazarick sẽ được tăng cường hơn nữa.

Ở trước lúc bộ mặt thật của kẻ địch không nhìn thấy hiện ra. Anh nhất định phải tăng quyền lực của mình càng nhiều càng tốt.

Kẻ thù sở hữu một World-Class Item, vì vậy anh phải có được một sức mạnh ngoài Yggdrasil càng sớm càng tốt. Anh cho rằng bất cứ điều gì anh có thể làm thì kẻ thù cũng có thể làm.

Tuy nhiên, còn có một vấn đề.

Đó là làm thế nào để anh bảo vệ Đế quốc.

Demiurge cảm thấy rằng Đế Quốc là một kẻ thù tiềm năng, nhưng Ainz không nghĩ như vậy.

Mặc dù tương lai còn chưa rõ ràng, song việc chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân trong công cuộc chinh phục thế giới không phải một quyết định sáng suốt. Nếu Vương quốc Sorcerous được mô tả như là một quốc gia sẽ tiêu diệt tất cả những người đứng lên chống lại nó, các quốc gia vốn có thể lôi kéo làm quốc gia đồng minh cũng sẽ trở thành kẻ thù.

Chính là bởi vì như thế, nếu như Ainz xây dựng một tình bạn sâu sắc với kẻ độc tài Jircniv, và gửi tin nhắn đó cho cấp dưới thì sẽ làm áo đây?

Bằng cách này, mình có thể đè kế hoạch sử dụng sức mạnh trong cuộc chinh phục thế giới của Demiurge và những người khác xuống mức thấp nhất. Thật sự là một kế hoạch xuất sắc. Vượt qua sự liên minh của các quốc gia, hoặc sự liên minh của các guild ... tình bạn sao?

Bóng hình những bạn bè tộc dị hình xuất hiện trong đầu Ainz.

Tuy nhiên, làm thế nào để mình kết bạn với anh ta? Tặng cho người kia những món đồ vật không phải là phương thức kết bạn chính xác... Vì vậy, bảo vệ Đế Quốc, điều quý giá nhất của Jircniv, mới là cách tốt nhất. Rất có thể là kẻ thù của mình sẽ thiết lập tai mắt của chúng ở đó.

Anh tự đặt mình vào vị trí của những người đã tẩy não Shalltear. Nếu họ sử dụng các phương pháp Ainz sẽ sử dụng, vậy thì-

Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể sử dụng [Ia Shub-Niggurath] trên Thủ đô Đế quốc. Mọi người sẽ nghĩ rằng là mình đã làm ra nó, không đếm xỉa đến thủ phạm thực sự ... Sau đó, họ sẽ lan truyền tin tức này trên toàn thế giới. Điều đó làm giảm ảnh hưởng của Vương quốc Sorcerous.

Ainz nhớ lại những ngày ở Yggdrasil.

Trực tiếp chiến đấu với một guild mạnh mẽ là một chuyện ngu ngốc, vì thế việc kích động cuộc chiến tranh với các guild khác để làm suy yếu sự ảnh hưởng của guild mạnh mẽ đó khá là phổ biến. Những phương pháp này có lẽ sẽ được áp dụng ở đây. Ainz có lẽ sẽ làm như vậy nếu anh đặt mình trong tình huống đó, và vì vậy rất có khả năng đối thủ của anh sẽ làm điều tương tự.

Để ngăn chặn việc này xảy ra, Ainz cân nhắc ở trong bóng tối để Fluder lan truyền ra ngoài tin đồn rằng anh không thể sử dụng phép thuật đó nữa (tất nhiên nó là một lời nói dối).Tuy nhiên, quân cờ Fluder đã không còn phát huy được tác dụng nữa, vì vậy anh đã phải suy nghĩ một số thủ đoạn khác.

Đây rất giống như việc cấm mang những vật nguy hiểm cỡ bàn tay ... Đúng như mình nghĩ, mình vẫn phải thảo luận vấn đề này với Demiurge, nghĩ biện pháp ra lệnh cho anh ta phải nghĩ ra một cách tốt hơn để đối phó với điều này. Tuy nhiên, liệu anh ta có cảm thấy kỳ lạ không nhỉ? Ahh, thật rắc rối, mình không thể hiểu nổi rồi.

Nếu anh có thể vứt bỏ mọi thứ cho bọn họ thì không thể tốt hơn. Tuy nhiên, nếu anh làm điều đó, nó sẽ làm hỏng hình tượng một người cai trị tuyệt đối của anh. Anh phải nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề của bản thân trong khi vẫn duy trì vị trí của mình.

"Thưa thầy, có gì sao?"

"... Fluder, ta dự định tạm thời bảo vệ Đế Quốc. Ông có ý tưởng nào tốt không?"

"... Học trò có thể biết lý do tại sao thầy lại yêu cầu như vậy không?"

"Chinh phục nó sẽ rất đơn giản, nhưng ta không có hứng thú trong việc đứng trên đỉnh một đống gạch vụn. Ta muốn giữ cho Đế Quốc còn nguyên vẹn, và vì vậy ta muốn ngăn chặn việc sức chiến đấu của họ giảm đi khi họ mất đi ngươi. "

Nếp nhăn của Fluder trở nên sâu hơn.

"Rất khó để trả lời câu hỏi đó ngay lập tức. Học trò tin rằng trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề ngay cả khi trò không có ở đây. Tuy nói là vậy, chuyện không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà học trò để lại là sự thật ... Nếu không có vấn đề, vậy học trò sẽ tạm thời lưu lại. "

"Ông sẵn sàng làm như vậy? Vậy thì ta sẽ liên lạc với ông một lần nữa vào ngày mai, sau khi thảo luận xong ở chỗ kia ".

"Vâng!"

"Phải rồi, có hai điều ta muốn hỏi ông. Trước tiên, ta muốn biết các thông tin chi tiết của Võ Vương. Vấn đề thứ hai liên quan đến Death Knight... "

♦ ♦ ♦

Khi thời gian giao ước đến gần, Ainz trước hết thực hiện một ma pháp thăm dò. Anh vốn muốn sử dụng nhiều phép thuật phòng thủ lên trên người mình, nhưng tiêu hao rất nhiều cuộn giấy có giá trị thật quá lãng phí. Không giống như thời điểm ở nghĩa trang anh đã biết rằng có kẻ địch, Ainz giờ chỉ đơn thuần phát động ma pháp.

Thế nhưng vì cẩn thận, anh đã chọn một nơi mà bất kỳ phản công nào sẽ không tấn công người khác.

Một quang cảnh khác xuất hiện trong trường nhìn* của anh. Đó là bên trong xe ngựa. Ainz thao túng điểm nhìn lơ lửng và quan sát bên ngoài của xe ngựa.

(*Mắt người chỉ có thể nhìn thấy một phạm vi nhất định theo một hướng. Ranh giới của nó không hoàn toàn là ranh giới cứng, vì vậy ta có thể gọi phạm vi nhìn thấy của mắt là trường nhìn.

Trường nhìn: Là phạm vi nhìn thấy của mắt theo một hướng nhất định.)

Sau đó, Ainz thi triển [Greater Teleportation].

Việc dịch chuyển diễn ra thuận lợi, và Ainz mở cửa xe ngựa. Ainzach, người ngồi bên trong, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên, Ainz đi xuống một cách thờ ơ, đóng cửa lại, và giải trừ những ma pháp vô h́nh mà anh đã yểm vào mình.

"Quả nhiên là Bệ hạ. Mặc dù thần hiểu sự cần thiết của việc bí mật, song người có thể đừng sử dụng một ma pháp vô hình không?

"Nếu như ta không có nó, dáng vẻ bên ngoài của ta sẽ bị nhìn thấy?

" Bệ hạ có đeo mặt nạ nên thần nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu?

"Vậy cũng không sao, nhưng ta dùng một phép dịch chuyển. Ta muốn tránh bị cuốn vào những vấn đề rắc rối. "

"Đúng là như vậy..."

"Được rồi, nếu ông hiểu rõ rồi vậy chúng ta đi?"

"Vâng. Chúng ta khởi hành thôi."

Chiếc xe ngựa đi qua cổng, và đi đến nơi người gác cửa chỉ định. Đây là một khu vực đậu xe có thể chứa nhiều chiếc xe ngựa.

"Như vậy, chúng ta hãy tiếp tục đi."

Ainz bước xuống từ xe ngựa sau Ainzach.

Một ông già trong bộ đồng phục quản gia đang chờ họ ở nơi này. Ông ta mang theo một người hầu gái.

Mặc dù ông ta là một quản gia, song ông ta không có vẻ chất phác như Sebas. Ông ta có vẻ giống như một ông già rất bình thường, hiền lành và được giáo dục tốt. Người quản gia là con người, nhưng người hầu gái có chỗ khác biệt.

Một đôi tai xuất hiện trên đỉnh đầu của người hầu gái; đó không phải là tai của con người, mà giống như tai của loài động vật khác. Mặc dù thật khó để khẳng định vì chúng đã được che khuất bởi mái tóc của cô ta, thế nhưng tai con người bình thường sẽ không mọc ở chỗ đó. Cô có khuôn mặt dễ thương, nhưng sự dễ thương đó không giống với cách nói về một con người dễ thương - nó giống như một loại động vật dễ thương.

"Xin chào mừng, tôi tin đây là Ainzach-sama và Bệ hạ Vua Pháp thuật. Chủ nhân đã chuẩn bị kỹ càng. Xin cho phép chúng tôi dẫn đường. có thể xin mời hai ngài đi theo sau chúng tôi không? "

"Cái g...?!"

Sau khi nghe bài phát biểu của người quản gia, một tiếng kêu kinh ngạc nghẹn ngào thoát khỏi miệng của Ainzach.

Trong buổi nói chuyện ngày hôm qua Aiznack không đề cập đến danh tính thực sự của Ainz, nên ông kinh ngạc bởi vì họ đã đoán đúng được thân phận của Ainz. Tuy nhiên, với Ainz, điều này không phải là chuyện gì kinh ngạc cả. Tuy anh dùng mặt nạ để che giấu khuôn mặt, nhưng anh đã không thay đổi quần áo của mình. Bất cứ ai với một mạng lưới thông tin tốt sẽ có nghe nói những chuyện về anh. Hơn nữa trong hoàn cảnh này, không trả lời đối phương sẽ là mất lịch sự.

"Xin cảm ơn. Vậy thì xin vui lòng dẫn đường cho chúng ta."

"Vâng."

Người quản gia cúi đầu xuống. Một nhịp sau, người hầu gái cũng cúi đầu xuống.

Sau khi hai người bắt đầu đi bộ, Ainzach lặng lẽ nói với Ainz:

"Cảm ơn người rất nhiều, Bệ hạ."

Ông ta cảm ơn là vì Ainz đã trả lời người quản gia.

Không cần, Ainz muốn nói, nhưng cuối cùng anh không nói gì, tiếp nhận lời cảm ơn trong im lặng.

Với Suzuki Satoru, một cấp trên phải bao che cho cấp dưới của mình nếu người đó đã làm sai. Ainzach nói cám ơn là một phản ứng tự nhiên. Hơn nữa lấy vai trò cấp trên của Ainz tới nói, đó là một bước không thể tránh khỏi trong sự trưởng thành sau này của những thuộc hạ của anh.

Ainz lại môt lần nữa sâu sắc nhận ra rằng trở thành một ông chủ không thoải mái chút nào.

Đột nhiên, Ainz nhận ra rằng anh chưa bao giờ từng nói "Cảm ơn" trong khoảng thời gian anh đóng vai một người cai trị.

Mình cần phải tìm một thời gian thích hợp để cảm ơn những Thủ Vệ và tất cả các NPC. Mình cần phải thể hiện sự cảm kích của mình với công việc khó khăn của họ.

Mục tiêu Ainz là vận hành Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick như một công ty lương thiện. Khi anh vu vơ suy nghĩ vấn đề này, anh cũng không có ngừng di chuyển, mà vẫn tiếp tục bước đi theo hướng mà anh đã được chỉ dẫn.

"Tuy nhiên, ở đây gặp được một Man Rabbit thật làm người ta ngạc nhiên, Bệ hạ."

Không phải sẽ tốt hơn nếu đừng thảo luận trước mặt chính chủ ư? Ainz nghĩ, nhưng anh có chút hứng thú với chủ để này, nên anh quyết định đi theo tiếp xuống.

"Không phải nên là Rabbit Woman sao?"

"Không...à...tên loài của họ là Rabbit Man".

"Ainzach, ta chỉ đùa chút thôi. Ông cứ trả lời nghiêm túc như thế làm ta có chút phiền muộn."

"... Thần tự hỏi, cô ta có phải đến từ một nơi phía đông còn xa hơn cả Liên minh Thành phố-Quốc gia không? Hết sức kỳ lạ. "

"Hm ..."

Tuy nhiên, nói đến "phía đông của Liên minh Thành phố-Quốc gia", Ainz cũng không biết chỗ đó là bao xa. Tình báo trên tay anh chưa chạm đến được các khu vực xa xôi như vậy.

Tuy nhiên, anh chưa từng nhìn thấy một Rabbit Man nào ở Vương quốc, và cô ta là Rabbit Man duy nhất mà anh gặp được trong Thủ Đô Đế quốc. Sống tại một nơi mà không có các thành viên khác của tộc mình, ngay cả khi không chịu sự phân biệt đối xử từ các chủng tộc khác, Ainz cũng không cảm thấy đây là một nơi dễ chịu.

Ainz tò mò và muốn hỏi cô một số câu hỏi, nhưng anh không thể làm như vậy. Sẽ rất phiền phức nếu anh dẫm vào một quả mìn đặt trong đàm thoại của họ.

Không lâu sau, họ đến một căn phòng.

"Chủ nhân đang chờ các ngài ở bên trong. Mời hai vị."

Bên trong căn phòng được trang trí với những kiện vũ khí và áo giáp được bảo dưỡng tỉ mỉ bằng dầu. Chúng không có nửa hạt bụi, lộ ra vẻ đẹp đặc biệt và đặt trên những giá ngăn nắp.

Sau khi nhìn kỹ hơn, phần lớn vũ khí đều có vết tổn thương hoặc lõm vào. Rõ ràng là những vũ khí này đã được sử dụng trong chiến đấu thực tế.

Thay vì bày biện như một cửa hàng buôn vũ khí, nó có vẻ giống như chủ phòng triển lãm trưng bày những loại vũ khí trong quá khứ vinh quang của mình.

Sau một cái nhìn vội vàng xung quanh, ánh mắt Ainz đã quay trở lại với thanh kiếm anh nhìn thấy đầu tiên.

Đó là món vũ khí đẹp nhất trong tất cả các loại vũ khí trong phòng.

Không có dấu hiệu tổn thương trên thanh kiếm đó. Chủ nhân của bộ sưu tập phải khá vừa ý nó, nên đã đặt nó như thế nào để bất cứ ai đều nhìn thấy nó đầu tiên khi họ bước vào phòng.

"Liệu nó có hợp ý ngài không?"

"Ah, thực sự là một bộ sưu tập tuyệt vời."

Ainz trả lời như vậy với vấn đề của chủ nhân căn phòng đang ngồi trên ghế sofa - nói cách khác, cũng là chủ sở hữu của bộ sưu tập này. Chủ sở hữu là người có cơ thể mập mạp và tóc của ông bị cắt quá ngắn, thậm chí người ta có thể thấy da đầu.

Họ không chào hỏi nhau, nhưng vẫn tiếp tục nói về vũ khí.

"Vì vậy, món ngài thích nhất - ah, là cái kia. Tất cả những người đi vào phòng này đều nói như vậy. "

Ainz bước vào phòng và đứng trước thanh kiếm.

"Ta có thể cầm nó xem chút sao?"

"Tất nhiên, hãy tùy ý."

Ainz cảm ơn ông ta và cầm lấy thanh kiếm. Tất nhiên, nếu anh sốt sắng dùng nó thì đề nghị của anh sẽ bị từ chối song cầm xem thì không có vấn đề.

Anh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, và sau đó anh nhìn thấy các chữ cái khắc trên lưỡi kiếm. Những ký tự kỳ diệu này Ainz đã gặp ở nơi nào đó. Anh tìm kiếm trong ký ức của mình, và cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời.

"Chữ cái Rune?"

"Ohhh! Không hổ là Vua Pháp thuật Bệ hạ. Ngài biết những chứ cái này! "

Cái gì? Nghiêm túc chứ? ... Chữ Rune thường được sử dụng trong thế giới này?

Chữ Rune là một bảng chữ cái alphabet hình như đã được sử dụng trong quá khứ của thế giới của Suzuki Satoru. Thực tế là chuyện những chữ cái như vậy tồn tại trong thế giới này có nghĩa rằng rất có thể một người nào đó từ cùng thế giới với Suzuki Satoru đã lan truyền chúng ở đây. Như vậy, Ainz trả lời cẩn thận:

"... Cứ xem như là vậy đi. Ta chỉ biết về chúng. Ta không thể tạo ra những vật phẩm có khắc chữ Rune. Không biết đây là tác phẩm của vị thợ rèn nào?"

"Ồ, đó là một câu hỏi hay. Thanh kiếm này được rèn bởi một Thợ rèn của Vương quốc Người lùn trong dãy núi Azellisian. Đã khoảng chừng 150 năm lịch sử. Lưỡi dao có thể tích điện, và trên chuôi kiếm có khắc ký hiệu của người chế tạo. Ngài có thấy nó không?"

Chủ sở hữu bộ sưu tập đứng cạnh Ainz.

Mùi nước hoa nồng nặc tấn công mũi anh.

"Đây là một tác phẩm của Stonenel, một thợ thủ công nổi tiếng."

Một thợ thủ công tộc Người lùn? ... Hình như mình sẽ phải thu thập thông tin về mặt này.

"Hoh. Đó có vẻ là một thợ thủ công nổi tiếng. Nơi này còn có món nào do người đó làm ra không? "

Ainz nhìn quanh, và người đàn ông bật cười.

"Hahahaha. Không, không phải ở đây. Tôi đã bảo quản chúng ở nơi khác. Tuy nhiên, vật phẩm quý giá mang lực hấp dẫn mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có mình cái này thôi.".

"Hoh."

Ainz lặng lẽ giấu đi sự thất vọng của mình.

Điều đó nói rằng, anh vẫn học được vài điều về thợ thủ công gọi là Stonenel. Anh nhất định phải điều tra xem có người chơi nào tồn tại ở nơi đó không.

"Ta nghe nói rằng các vũ khí được làm ra bởi thợ rèn rune tộc Người lùn hiếm khi lưu thông trên thị trường. Và ông lại còn sưu tầm được những món đồ khác sao? "

Ainz ở trong lòng giơ một ngón tay cái lên đối với câu hỏi của Ainzach.

"Đúng như ông nói, Ainzach," người đàn ông nhếch miệng mỉm cười. "Tôi chộp lấy bất cứ khi nào chúng xuất hiện trong cuộc đấu giá. Hồi trước, có một mạo hiểm giả khá dai dẳng đã cố gắng trả giá cao hơn tôi. Tôi đã kết thúc với việc ra giá gấp ba lần so với những gì tôi dự định."

Ainzach lắc đầu trong sự ngờ vực, trong khi Ainz gật đầu đồng ý một cách xúc động. Nhà sưu tầm chính là như vậy. Người ngoài sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Bởi vì ngay cả Ainz đôi khi cũng không hiểu được hành động của bản thân mình trong quá khứ.

Ainz muốn tiếp tục điều tra, nhưng cuối cùng anh quyết định đem thanh kiếm trả về vị trí ban đầu của nó.

"Có vẻ như ta bị mê hoặc bởi bộ sưu tập tuyệt vời của ông mà không cần chào hỏi ông. Mong ông tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của ta. "

Người đàn ông mỉm cười.

"Bệ hạ, ngài thật am hiểu ngôn ngữ. Vậy thì, cho phép tôi giới thiệu lại bản thân mình. Tôi là Osk, một thương gia bé nhỏ không đáng kể. "

"Ông chắc chắn sẽ chọc giận các thương nhân khác của Đế chế nếu tự gọi mình là kẻ bé nhỏ không đáng kể. Ta là Vua Pháp Thuật, Ainz Ooal Gown ".

"Không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghe thấy tiếng tăm của bệ hạ. Xin mời ngồi. Tôi để những người hầu đi chuẩn bị đồ uống. "

"... tuy nói đây là một cơ hội hiếm có ... nhưng ta không có như cầu."

Osk dùng đôi mắt dường như không tỷ lệ thuận với đầu mình, đánh giá Ainz.

"Bệ hạ, tuy tôi đã nghe những tin đồn ... nhưng ngài có thể bỏ mặt nạ xuống được không?"

"... Vì đây là một yêu cầu của chủ nhà, ta sẽ không từ chối."

Ainz bỏ mặt nạ, để lộ gương mặt của mình.

Không có vẻ ngạc nhiên gì trên khuôn mặt của Osk. Mắt ông ta rất nhỏ, vì vậy khi ông ta nheo mắt mỉm cười, không có cách nào để dò xét nơi sâu xa của chúng.

"Ohhh ... Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi ..."

Osk gật đầu nhiều lần trước khi mở miệng.

"Thật ra, tôi còn đang lo lắng rằng tôi không có cách nào chuẩn bị ra được loại lá trà làm vừa ý Vua Pháp thuật lừng danh, nhưng như bây giờ nhìn lại, có vẻ đó sự lo lắng đó hơi thừa thì phải."

Sau những lời nói vui vẻ, bụng của Osk lắc lư theo tiếng cười.

"À, Osk. Tại sao ông nghĩ rằng Bệ hạ sẽ đến cùng với tôi? "

"Ahhh, nó cũng không phải là chuyện khó nói, phải không? E-Rantel nằm dưới sự kiểm soát của Bệ hạ. Khi tôi nghe nói rằng Hội trưởng Công hội Mạo hiểm giả của E-Rantel đến thăm, mà lại có một người quan trọng hơn đi cùng, thì chỉ có một đáp án thôi. Cứ giả dụ như, đó có thể là một số thân tín khác của Vua Pháp thuật, nhưng bản năng của tôi nói với tôi khác. " Osk nói.

"Vậy thì đến lượt ta hỏi? Ông đã từng sử dụng các loại vũ khí được trưng bày ở đây sao? "

Osk cười khúc khích trước câu hỏi của Ainz.

"Ngài đùa sao? Bệ hạ, xin mời nhìn xem cơ thể của tôi! Tôi có thể cầm lấy bàn tính*, nhưng chưa một lần vung kiếm. Đó chỉ là một sở thích của tôi thôi... Từ lúc tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn luôn ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, cũng như thanh kiếm và các loại vũ khí khác ".

[*Bàn tính là một công cụ tính toán được sử dụng chủ yếu ở châu Á để thực hiện các phép toán số học. Ngày nay bàn tính được làm bằng khung tre với các hạt trượt trên dây trong khi những bàn tính ban đầu chỉ là hạt đậu hoặc đá di chuyển trong rãnh trên cát hoặc bàn gỗ, đá hay kim loại. Bàn tính được sử dụng nhiều thế kỉ trước khi chuyển sang hệ thống chữ số hiện đại. Ngày nay bàn tính vẫn được các thương nhân, nhà buôn và thư kí sử dụng rộng rãi ở châu Á, châu Phi và các nơi khác. Trong thời đại sử dụng máy vi tính phổ biến ngày nay, bàn tính cổ xưa không bị vứt bỏ mà vì ưu điểm linh hoạt chuẩn xác của nó, ở nhiều nơi vẫn sử dụng thịnh hành.]

"Thì ra là như vậy..."

"Có vẻ như ngài hiểu điều đó. Bây giờ sau đó, tôi có một câu hỏi của riêng tôi. Tôi đã nghe nói về sức mạnh khủng khiếp của Bệ hạ; đấy có phải là do ngài đã sống qua một khoảng thời gian lâu dài- mà, có thể gọi đó là sống sót chứ?"

"Điều đó là đúng, so với tuổi thọ con người các ông."

Anh vừa nói vừa nghĩ về điều gì đó. Vua Pháp thuật Ainz Ooal Gown rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào đây?

Rõ ràng anh không thể nói: "Chắc chắn là không có việc kia, hai ông lớn tuổi hơn tôi." Ngay cả khi anh nói như vậy, họ cũng sẽ không tin anh. Vì vậy, anh mới bày ra dáng vẻ nói chuyện của Vua Pháp thuật. Tuy nhiên, nếu anh không thể quyết định nhân vật Vua Pháp thuật là một người như thế nào, mọi thứ sẽ trở nên khập khiễng.

Nói chung, khẳng định rằng các undead sống rất dài. Nếu có ai hỏi tại sao sống lâu như vậy mà lại còn có chuyện không biết, mình có thể trả lời rằng mình vẫn luôn tập trung vào nghiên cứu ma pháp. Hãy sử dụng nó như là một chi tiết cơ bản cho nhân vật Vua Pháp thuật.

"Nếu vậy, ngài có sở hữu những món vũ khí cổ chứ ?"

OSK không có chút ý định che giấu sự tò mò của mình, hỏi một câu như thế

"Tất nhiên. Tuy nhiên, ta không thể đưa nó cho ông? "

"Giá cả thích hợp - không, tôi sẽ cố gắng trả gấp ba lần giá trị thị trường."

Ainz không thể từ chối ông ta ngay tại chỗ. Điều này là bởi vì anh nhớ lại tình trạng bấp bênh về tài chính cá nhân của mình. Tuy nhiên, bản thân là vua một nước lại nói cái gì như "Vậy thì, chúng ta cứ vậy đi." không tránh khỏi có phần khó xử.

"... Tiền bạc cũng không có sức hấp dẫn với ta."

"Tôi thành thật xin lỗi. Nói như vậy với Bệ hạ- người cai trị của một quốc gia - là sự thô lỗ khủng khiếp của tôi ... Như vậy, tôi lấy cái gì đến trao đổi để ngài đồng ý giao nó cho tôi?"

Như là nhận được một phần thưởng vì đã có công với đất nước của mình, hoặc một cái gì như thế? Hm? Hả? Nếu nói như vậy ...

Ainz lấy ra một thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm như được bao bọc bởi một lớp sương mù dày. Lưỡi màu xanh nhạt lại hơi trong suốt của nó được làm bằng kim loại tinh thể màu xanh [Blue crystal metal], và trong đó chứa ít mana. Điều đó nói rằng, xét toàn diện thì nó được xem như là một món đồ cao cấp trong Yggdrasil, và nó chắc chắn mạnh hơn so với mặt bằng vật phẩm ma pháp trong thế giới này.

"Đây, đây là!"

Tổng cộng có hai tiếng nói vang lên.

Mắt Ainzach trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm. "Umu" Ainz lẩm bẩm, trước khi đặt nó ở phía trước của Ainzach.

"Cầm nó."

"Hả ?!"

Một lần nữa, hai âm thanh kinh ngạc vang lên.

"Ainzach, đây là một món quà dành cho sự làm việc chăm chỉ của ông. Điều đó nói rằng, đây không phải là một giải thưởng, cũng không phải dựa vào cái này bảo đảm tư cách của ông, ta chỉ đơn giản cảm thấy rằng thứ này tương xứng với phần thường của đất nước lý tưởng của ta, vì vậy ta đưa cái này cho ông. Nếu ông muốn tiền mặt thay vì nó, ông cũng có thể bán nó đi. "

Thanh đoản kiếm này không chứa đủ dữ liệu để làm hại Ainz. Nó cũng không phải là một trong những món vũ khí được những người bạn trong guild cũ của anh làm ra, tràn đầy kỷ niệm.

"Thần, thần làm sao dám nhận thứ như này ..."

Cơ thể Ainzach không ngừng run rẩy.

"Đây cũng không phải là đồ vật gì đáng ngạc nhiên. Được rồi, nếu ông không muốn nhận nó, đến lúc khác ta có thể thay đổi nó thành một thứ khác. Có lẽ đổi thành một lọ thuốc chữa thương. Cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Ông nghĩ thế nào?"

Ainzach do dự một lúc, nhưng cuối cùng ông quyết định nhận lấy thanh kiếm.

"Thần sẽ nhận nó. Cảm ơn người rất nhiều, Bệ hạ! Thần sẽ tiếp tục phục vụ Bệ hạ với tất cả sức lực của mình, với nỗ lực đó sẽ không thua sự tỏa sáng của thanh kiếm này! "

"Xin chúc mừng, Ainzach. Nếu ông gặp bất kỳ rắc rối, hãy nhớ nghĩ về người bạn này của ông. "

Osk liếc trộm thanh kiêm trong lúc nói. Trên khuôn mặt Ainzach lộ ra một vẻ mặt giống như một con gấu mẹ bảo vệ con của mình.

"Nó sẽ không xảy ra. Không bao giờ."

Ainz quyết định thay đổi giọng nói của anh.

"Vậy thì. Chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện chính. "

Osk miễn cưỡng kéo anh mắt của mình khỏi chiếc khăn tay mà Ainzach sử dụng để bọc thanh kiếm, và trả lời:

"...Tôi hiểu. Tôi có thể hỏi lý do tại sao rồng lại đến nhà tôm hôm nay không?"

"Umu... Ta không am hiểu sửa chữa lời nói. Hãy để ta nói thẳng vào vấn đề.... Ta muốn ông sắp xếp một trận đấu với Võ Vương của đấu trường. "

Mắt Osk hơi hơi mở to ra, nhưng rất nhanh sau đó trở về hình dạng bình thường của nó.

"Ta đã nghe nói rằng Võ Vương không thuộc về đấu trường, mà là một đấu sĩ từ nhỏ đã được ông đào tạo. Ainzach nói với ta rằng ông có thể nhanh chóng sắp xếp một trận chiến trên thẻ nếu ông đồng ý cho Võ Vương chiến đấu, đó là lý do tại sao ta xin nhờ ông."

"Fuhahahaha. Ngài nói thật sao, Bệ hạ? Ngài biết rằng Võ Vương là người đàn ông mạnh nhất trong đấu trường, với cơ thể của một con quái vật và kỹ năng chiến đấu xuất sắc? Hắn ta có thể là mạnh nhất trong lịch sử. Có lẽ bên dưới Bệ hạ cũng có nhiều thuộc hạ, nhưng đánh bại hắn ta là ... "

Osk tràn đầy lòng tự tin, lắc đầu.

"... Hắn ta mạnh hơn Fluder sao?"

"Không, đây là từ quan điểm của một chiến binh. Nó không áp dụng đối với một Magic Caster. Bay lên và liên tục tấn công bằng ma pháp là tất cả những gì họ làm."

Tiếng lẩm bẩm oán giận của Osk để Ainz hơi nghi hoặc, mà Ainzach thì lại nói với anh rằng:

"Đã có một lần có một nhóm mạo hiểm bay lên không trung và giành chiến thắng bằng cách ma pháp và cung tên tấn công từ một khoảng cách xa. Đó là một cuộc chiến khá đáng thất vọng. Kể từ đó, đấu trường đã cấm ma pháp dịch chuyển và phi hành."

Mà vào lúc này, Osk dường như cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ainz.

"Ho! Tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, thưa bệ hạ. Tôi nhớ lại một chút kỷ niệm cay đắng ... Như vậy, trở lại chủ đề, Bệ hạ. Tôi có thể hỏi người nào có ý định chiến đấu với Võ Vương? Là con người sao? "

Ainz và Ainzach nhìn nhau. Sau đó, Ainz trả lời:

"Là ta."

"... Hả ?!"

"Ta, Ainz Ooal Gown, sẽ là đối thủ của hắn."

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Osk mới hoảng mang hoảng loạn hỏi lại:

"Nhưng, nhưng mà, nhưng ngài không phải là vua của một quốc gia sao, Bệ hạ?"

"Đúng là như vậy. Có vấn đề gì sao?"

"Eh? Không, không, nhưng ... mà ... "

"Ahh, ta hiểu chuyện ông lo lắng. Ông đang nghĩ, ngộ nhỡ ta bị thương thì làm sao giờ? "

"Hi vọng kết thúc chỉ là bị thương," OSK nhỏ giọng lẩm bẩm. Ainz giả vờ như không để ý.

"Yên tâm đi. Dù ta xảy ra chuyện gì thì cũng không hề liên quan đến ông. Để yên tâm, ta sẽ để lại bằng chứng bằng văn bản."

"Nhưng nếu nó xảy ra, tôi sẽ không thể làm ăn được nữa. Tôi đã nghe nói rằng Đế Quốc là đồng minh của Vương quốc Sorcerous. Nếu vị vua của một nước đồng minh bị trọng thương, đất nước sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. "

"Ta hứa với ông - ông sẽ không dính vào rắc rối bởi điều này."

"Cho dù ngài nói như vậy ..." Osk dừng lại để suy nghĩ, và sau đó lại hỏi: "Những lời này có thể là khó lọt tai, nhưng ngài có thể cung cấp một cái gì đó như một sự đảm bảo không?"

"Một sự đảm bảo? Ông muốn cái gì?"

"... Xin ngài hãy giao cho tôi một đồ vật gì đó giống như thứ ngài đã cho Ainzach trước đó. Nhỡ điều gì xảy ra, chỉ cần tôi có thể nhận lấy đồ vật như vậy thì sẽ không có vấn đề."

"Nếu như thứ đó có thể đáp ứng được ông, như vậy ta cùng ông sẽ thực hiện giao ước. Tuy nhiên, hiện tại ta không có cách nào đưa nó cho ông được rồi. Nhưng ta đảm bảo sẽ đưa tới cho ông vào ngày mai. "

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Bệ hạ. ... Ngoài ra còn là một vấn đề tôi muốn hỏi, mặc dù tôi không biết thích hợp hay không?"

Ainz xua tay, biểu thị rằng Osk nên tiếp tục.

"Là người chịu trách nghiệm chính, tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin. Nhiều thông tin có liên quan tới con người mạnh mẽ có thể xuất hiện trong đấu trường, hoặc những con quái vật. Trong đó cũng có tin đồn liên quan đến Bệ hạ - xin hỏi có thật là Bệ hạ giết hàng chục ngàn người dân của vương quốc chỉ bằng một ma pháp?"

"Ặc!"

Ainzach ho một cách rất giả tạo. Anh liếc nhìn Osk với đôi mắt trách móc, nhưng điều này không có gì phải giấu, cũng không phải là một chuyện gì đó phải xấu hổ.

"Đúng vậy, đó là sự thật. Ta giết họ bằng phép thuật của mình. Ông định chỉ trích ta sao? "

"Không, tôi chỉ đơn giản là hỏi để đánh giá mức độ quyền năng huyền bí của Bệ hạ. Sau cùng, nếu ngài đã sử dụng ma pháp trong những tin đồn, nó có thể là ... rất xấu. Bởi vì đấu trường nằm trong Thủ đô của Đế quốc."

"Không, không, ta sẽ không sử dụng loại ma pháp đó."

Dù cho đó là Ainz đi nữa thì anh cũng không có ý định sử dụng ma pháp đó ở ngay chính giữa thành phố của một nước đồng minh. Kiểu phần tử khủng bố nào sẽ đi làm một điều như thế?

"Tất nhiên, tôi cũng cho là như thế. Không giống như các hình ảnh phổ biến của các undead, Bệ hạ là một người đàn ông cao thượng và lý trí. Tôi không tin rằng ngài triển khai các cuộc tàn sát chỉ bởi ghét sinh vật sống. Điều đó nói rằng, tạo ra các giả định và cẩu thả xác nhận những điều này có thể dẫn đến thất bại. "

Điểm đó Ainz cũng đồng ý. Đây là một trong những mối nguy nguy hiểm đi cùng với việc chấp thuận cho một người mới tham gia. Trên thực tế, Suzuki Satoru trong quá khứ cũng đã từng thất bại bởi vì như thế.

"Mối lo lắng của ông là đương nhiên. Cho phép ta lặp lại lần nữa - ta sẽ không sử dụng phép thuật ".

"Tại sao vậy? Có phải vì nó có liên hệ gì với sự sắp xếp của các ngôi sao? "

"Mặc dù việc này hoàn toàn không liên quan với -"

Một bóng đèn sáng lên trên đầu của Ainz.

"Trong những ma pháp ta sử dụng được thì nó là đòn sát thủ mạnh nhất. Bởi vì El-Nix-dono mong muốn, ta đã phải cố ý thi triển đại ma pháp mà mười năm ta chỉ có thể sử dụng một lần. Như vậy, trong mười năm này, ta nhất định phải dự trữ ma lực. "

"Hoh!" Một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Osk "Nói cho tôi biết điều này có thật ổn không? Tôi cho rằng ở một phương diện nào đó, điều này có thể được coi là một điểm yếu của Bệ hạ ... "

"Không sao. Ta không cách nào sử dụng một câu thần chú đạt mức phá hoại như vậy, nhưng muốn giết chết bất kỳ kẻ ngu ngốc nào phản đối ta vẫn còn rất dễ dàng. Điều đó không có nghĩa là ta không thể sử dụng ma pháp khác. "

"Không hổ là Vua Pháp thuật. Nói cách khác, Võ Vương cũng sẽ là một đối thủ dễ dàng; đây là ngụ ý của ngài? "

Sau Ainz gật đầu với sự tự tin, một nụ cười sáng lên trên khuôn mặt của Osk. Tuy nhiên, dưới sự quan sát của Ainz, anh không chắc ông ta có phải cười thật hay không.

"Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, hãy cho phép tôi một câu hỏi nữa. Tại sao ngài muốn chiến đấu với Võ Vương, Bệ hạ? "

"Bởi vì ta đã nghe nói rằng hắn là một đối thủ mạnh mẽ. Ta muốn biết, giữa hắn và Gazef Stronoff, ai mạnh hơn. Vương quốc có Gazef, vậy thì còn Đế Quốc đây, có lẽ đó là lý do lớn nhất làm ta cảm thấy hứng thú."

Tất nhiên, đó không phải là lý do tại sao Ainz muốn chiến đấu. Tuy nhiên, đó là kết quả của cuộc thảo luận giữa anh và Ainzach.

Nói lý do thực sự ra cũng không sao, nhưng Osk không phải là một người đáng tin cậy. Thật ra, anh cảm thấy mình dường như là loại người ưu tiên lợi ích của riêng mình. Ainz cảm thấy thành thật với ông ta sẽ không có kết thúc tốt.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều ... Vậy thì, tôi sẽ sắp xếp trận đấu với Võ Vương. Tuy vậy-"

Osk giơ tay lên, làm gián đoạn lời nói cám ơn của Ainz.

"Tôi hy vọng ngài sẽ tuân theo các quy tắc của đấu trường. Ngoài ra, coi như Bệ hạ cùng Võ Vương nghiêm túc, nhưng đối với chúng ta tới nói nó vẫn là một loại biểu diễn. Do đó, một trận đấu nghiêng về một bên quá mức là cực kì nhàm chán. Với ý nghĩ đó, tôi muốn yêu cầu Bệ hạ không sử dụng phép thuật, và ngài sẽ sử dụng một thanh kiếm - dùng vũ khí để chiến đấu với Võ Vương. Tôi gửi những điều kiện phải làm cho một cuộc chiến tốt. "

"Ông đang nói gì vậy ?!"

Ainzach đứng phắt dậy lên từ chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt ông đỏ bừng lên vì giận dữ.

"Có thể làm chuyện đó à?! Bệ hạ là một Magic Caster! Làm thế nào để ngài ấy giành chiến thắng?! "

"Hoho. Đúng là như thế. Dù là Vua Pháp thuật Bệ hạ, một khi niêm phong ma pháp thì không có đường chiến thắng. Ái chà ái chà, tôi ấy vậy lại nhắc đến một vấn đề đương nhiên như này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ sẽ nghe những lời này từ miệng của ông. Tôi còn tưởng rằng ông sẽ ổn với chuyện Bệ hạ thua. Có vẻ như tôi phải thay đôi quan điểm của mình về ông. "

"Ông-!"

"Ainzach, đừng quá kích động. Không sao đâu. "

"... Bệ hạ, người nói gì vậy?"

Ainz cười khúc khích, bởi vì dáng vẻ hai người Osk và Ainzach khi nhìn vào anh trông thật thú vị. Tuy nhiên, nếu tiếng cười mà được coi như là sự giễu cợt thì sẽ không hay, vì vậy Ainz cố gắng che dấu nó bằng một cái khịt mũi.

Tuy nhiên, đó là một điều không thể đối với một người mà lỗ mũi chỉ là một cái lỗ thủng.

Ainz quyết định từ bỏ những sự nỗ lực không cần thiết và định dùng lời nói để giấu diếm quá khứ giả mạo.

"Ông giống như nghe không rõ. Ta đã nói, không có vấn đề. "

Tuy không có sự thay đổi trên khuôn mặt Osk, nhưng tâm trí của ông ta đang làm việc ở tốc độ cao. Điều đó rất rõ ràng.

"... Vậy thì, ngài có thể lấy tên Vua Pháp thuật để tuyên thệ sao, Bệ hạ?"

"Lấy tên của ta? ...Tất nhiên. Ta dùng danh nghĩa Ainz Ooal Gown tuyên thệ rằng ta sẽ không sử dụng bất kỳ hình thức ma pháp nào trong trận chiến với Võ Vương. "

"Chờ đã! Bệ hạ! Làm thế nào ngài có thể làm một lời thề như vậy mà không hề nhìn thấy sức mạnh của Võ Vương? "

Ainzach nói thật sự rất hợp lý. Tuy nhiên, chỉ cần thông tin của anh về Võ Vương là đúng, sẽ không nên có vấn đề khi làm như vậy.

"Dù sao thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng*."

(*Ý câu này muốn nói mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được)

"Tự nhiên thẳng là không thể nào?!"

Ainz có chút cảm động với âm thanh vặn lại của Ainzach. Không ai nói ý kiến của họ cho anh như thế này bao giờ hết kể từ khi anh bắt đầu triều đại của mình như người cai trị của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Trong thời gian làm Momon thì có một chút, nhưng tất cả đều đã biến mất sau khi anh thăng cấp.

"Ông cũng thật là! Nếu vua của một đất nước khác chết trong đấu trường của Đế quốc, này sẽ biến thành một chuyện lớn khủng khiếp! "

Tất nhiên, Ainz và Osk nhìn nhau.

"Đó là chuyện đương nhiên. Ngài sẽ làm gì đây, Bệ hạ? Giờ không phải là quá muộn để chấp nhận lời khuyên của người hầu trung thành của ngài và từ bỏ. "

Đối với điều này Ainz nhún vai một cái. Anh có thể hiểu những lo lắng của Ainzach. Sau tất cả, kế hoạch này vốn là ý tưởng của anh. Tuy rằng anh làm ra kế hoạch này với giả định rằng anh có thể sử dụng ma pháp chiến đấu. Tuy nhiên, ông ấy thực sự nghĩ rằng Ainz không có ma pháp là một kẻ yếu đuối sao?

"Không thành vấn đề. So với điều đó, la hét như thế khá xấu hổ đấy, Ainzach. Vậy thì, Osk. Ta không quá rõ ràng về điều này, nhưng ta chết thì đối với ông có ích lợi gì? "

Osk trừng to hai mắt vì kinh ngạc. Một người đàn ông trung niên làm một phản ứng như thế không có chút đáng yêu nào.

"Có vẻ như Bệ hạ đã hiểu lầm. Tôi không có nửa điểm lợi ích gì từ nó. Như Hội trưởng Công hội nói, ngược lại, nó sẽ là mang đến khá nhiều bất lợi đối với tôi. "

Có vẻ như không có bất kỳ động cơ thầm kín nào đằng sau việc đề xuất những điều kiện bất lợi cho Ainz. Trong tất cả giả thiết, nó thật sự được sinh ra từ những suy nghĩ của một người chịu trách nhiệm chính.

"-Là vậy sao. Vậy thì chúng ta hãy làm thế đi .. "

"... Bệ hạ, làm thế nào để ngài đánh bại Võ Vương - người còn mạnh hơn Gazef Stronoff - mà không cần đến ma pháp"

"... Stronoff, huh. Đó thực sự là một người có sức mạnh tuyệt vời. "

Ainz nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Ainzach, nhưng Ainz không nói một lời, nhớ lại cựu kỵ sĩ trưởng.

"Nếu Võ Vương là mạnh hơn người đàn ông đó, thì rõ ràng, ta sẽ phải cẩn thận. Tuy nhiên, sức mạnh mà ta nói đến là tinh thần của anh ta chứ không phải khả năng chiến đấu. Bây giờ, nếu chúng ta chỉ so sánh sức mạnh cơ bắp của Võ Vương và của Stronoff, vậy thì việc giết kẻ trước chỉ trong nháy mắt là điều cực kỳ dễ dàng. "

"Tôi hiểu rồi. Nói đi nói lại, tôi phải trả lời tiếp các câu hỏi mà ngài đã hỏi trước đó, Bệ hạ. "

Osk giơ cả hai tay lên. Đó là hai cánh tay rắn chắc, không hề có sẹo lồi*.

(*sẹo lồi: thịt mọc lồi lên ở vết thương)

"Tôi yêu thích nhất là sự và chạm giữa kiếm vơi kiếm, nắm tay với nắm tay. Nhưng tiếc nuối nhất là tôi không có tài năng cho kỹ năng chiến đấu, và mặc kệ tôi cố gắng đến thế nào đều không giành được chiến thắng. Đó là lý do tại sao tôi muốn đào tạo ra một chiến binh người có thể thay thế tôi, và để anh ta đi giành chiến thắng trong vị trí của tôi.

Osk tự giễu. Đó không phải là thái độ của thương gia ông ta đã thể hiện từ trước cho đến bây giờ, mà là khuôn mặt của một con người.

Đây là lần đầu tiên Ainz đã gặp phải một người kỳ lạ như vậy, mặc dù anh biết rằng mỗi một người có một sự tôn sùng khác nhau. Nói cách khác, Osk là một người tôn sùng đặc biệt bất thường. Ainz làm một ngăn phân loại tâm lý được gọi là "Biến thái" và đưa Osk vào trong nó.

"Vì vậy, ngộ nhỡ Bệ hạ thua bởi Võ Vương, người được tôi đào tạo, sẽ là một chuyện làm người ta cảm thấy thoải mái."

"Vậy sao."

Osk và Ainzach nhìn Ainz, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Ainz muốn hỏi, Ông đã được làm được những việc gì kể từ lúc bắt đầu?

"Đừng bày ra vẻ mặt sững sờ. Nếu có chuyện gì muốn hỏi thì hãy nói ra. "

"Không, không, đó là tất cả những điều tôi có thể nói."

"Ta hoàn toàn không biết ông muốn loại phản ứng gì từ ta, Osk ... Con người thật sự là sinh vật phức tạp. Làm sao? Nếu đó là tất cả, có nghĩa ông mong ta nói thêm chút nữa sao? ... Hừm, như thế nào về việc kia. Ông có thực sự hạnh phúc khi đánh bại ta trong khi ta không thể sử dụng ma pháp của mình? "

Chẳng biết vì sao, OSK ấp a ấp úng câu trả lời.

"Eh, ah, mà ... Chỉ là tôi không thực sự yêu thích ma pháp nhiều như vậy..."

"Ta hiểu rồi. Như vậy, chúng ta hãy chấm dứt đề tài này tại đây."

Osk và Ainzach nhìn nhau. Nào, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đê, Ainz nghĩ. Tuy nhiên, xã hội chính là như thế. Nếu một người không có quyền lên tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, kẻ đó sẽ gặp rắc rối.

"Chúng ta lẫn nhau thực hiện ý định thực sự của mình, vì vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian với những trò nhỏ mọn và đi thẳng vào vấn đề. Ông định sắp xếp trận chiến với Võ Vương như thế nào? Nếu có thể, ta muốn làm một sự kiện lớn về nó."

"Như vậy, tôi sẽ chính thức tuyên bố một lời khiêu chiến cho Võ Vương sau các sự kiện của ngày hôm nay. Tôi sẽ sắp xếp trận đấu. Tuy nhiên, chuyện người khiêu chiến là Bệ hạ, tôi nghĩ giữ bí mật cho đến khi thi đấu bắt đầu."

"Ta không hiểu lý do của ông. Từ quan điểm của một người chịu trách nhiệm chính thì đó không phải là một sự lãng phí sao? "

"Theo suy nghĩ thông thường, nhà vua của một nước đồng minh có mặt tại một trận đấu ... oya? Nói đến đó mới nhớ, tôi đã không nghe nói gì về một buổi lễ chào đón. Định sau cái đó mới tổ chức sao? "

Ainz không thể không nhìn đi chỗ khác.

Không ổn.

Ainz thầm cảm ơn rằng anh không có một trái tim trong khi dùng sức lắc hộp sọ Undead trống rỗng của mình. Sau đó, anh nhún vai như rất bất đắc dĩ.

"Ta lần này bí mật đến Đế quốc. El-Nix-dono không biết ta ở đây. "

Vẻ mặt của Osk biến mất. Hình như ông ta ngửi thấy mùi gì đó đáng ngờ. Là một thương gia, ông ta rất nhạy cảm với những món lợi nhuận tiềm năng. Nói cách khác, nếu không có những lợi ích có được thì sẽ không có dáng vẻ tham gia.

"Tôi hiểu rõ."

Eh?

"Công bố người khiêu chiến là Bệ hạ chắc chắn sẽ thu hút ý kiến từ mọi phía. Đương nhiên, danh tính của đối thủ phải được giữ bí mật. Như vậy sau này, tất cả những loại vấn đề được sinh ra từ chuyện này có thể giao cho Bệ hạ giải quyết."

"Tất nhiên. Phương diện đó cứ giao cho ta giải quyết. "

"Tôi đã rõ ràng. Vậy thì, tôi có thể lấy thêm một chút thời gian của ngài không? Tôi muốn hoàn tất lịch trình cho ngày thi đấu."

♦ ♦ ♦

"Ông ta quay về rồi?"

"Vâng, Chủ nhân."

Người quản gia đã trở về sau khi tiễn Vua Pháp thuật đi, và đó là câu trả lời của ông ta cho câu hỏi của Osk.

"Thực sự bây giờ," OSK trả lời, và sau đó ông ta nhìn đến người hầu gái đứng đằng sau quản gia.

"Headhunter Rabbit."

Cái gì, người đàn ông đứng đằng ông ta nghĩ trong khi nghiêng đầu nhỏ xinh xắn của mình.

Không sai, là "hắn." Đó là một người đàn ông mặc một bộ trang phục phù hợp nhất với thân phận một người hầu gái.

Theo hắn, lý do hắn làm như vậy là bởi vì ăn mặc như một người phụ nữ làm những người khác đánh giá thấp hắn và trở nên bất cẩn, và cũng là vì người ta sẽ không tấn công háng của mình.

Có vẻ như việc hóa trang này có hai cái ưu điểm, và không phải vì sở thích cá nhân. Tuy nhiên, bởi bình thường cũng có thể nhìn thấy hắn làm làm hành động đáng yêu như lúc nãy, có lẽ ít nhiều cũng pha trộn một ít yếu tố sở thích cá nhân.

Trên thực tế, những suy nghĩ miên man như vậy là một dấu hiệu cho thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về việc này.

Đối với Osk, nó không có chỗ nào đặc biệt bất tiện cả, vì vậy ông ta không quan tâm.

Như vậy, bí danh của hắn ta, "Headhunter Rabbit".

Tuy rằng không phù hợp với một người đàn ông có vẻ ngoài dễ thương, nhưng hắn chính là một lính đánh thuê tới từ một quốc gia ở phía đông của Liên Minh Thành Bang, nổi tiếng là một chiến binh kiêm sát thủ.

Osk đã ký một hợp đồng với hắn ta và thuê hắn bằng một số tiền đáng kinh ngạc. Ông ta đã từng ký kết hợp đồng vệ sĩ với các đội ngũ worker và các đấu sĩ, nhưng không ai được trả tiền cao như hắn ta.

Sức mạnh của hắn phù hợp với cái giá của bản thân - ít nhất hắn cũng có thực lực của mạo hiểm giả cấp Orichalcum trở lên. Thực tế là Osk đã không bị cuốn vào bất kỳ vấn đề rắc rối gì kể từ khi hắn ta làm việc cho ông ta.

"Nói cho ta nghe chút những gì cậu nghĩ về Vua Pháp Thuật."

Hắn ta ngoại trừ là một chiến sĩ kiêm sát thủ hạng nhất còn có khả năng khác.

Đó là khả năng phân tích đối thủ của mình. Thông qua kinh nghiệm lâu năm trong nghề giết người của một chiến binh và sát thủ, hắn đã đạt được khả năng đánh giá con người - để xem họ có phải là kẻ mạnh không.

"Cực kỳ xấu."

Cho đến nay, chỉ có một người khác về người mà hắn ta đã nêu một ý kiến tương tự. Người đó là Võ Vương. Nói cách khác, đây là người thứ hai hắn không thể đánh bại.

Tiện thể nói luôn, so với cái vừa rồi thấp hơn một bậc là "Xấu", hắn đã nói khi đã nhìn thấy bốn Đại Kỵ sĩ của Đế Quốc.

"Bệ hạ cũng là một chiến binh mạnh mẽ sao?"

"Tôi không chắc. Xét theo bước chân của mình ông ta, đó không phải là người mạnh mẽ. Cách ông đi bộ không giống một người đã được huấn luyện như một chiến binh hay sát thủ.Thay vào đó, ông già đứng bên cạnh Vua Pháp thuật cảm thấy giống như một chiến binh. Thế nhưng - không ổn. Chỉ là đứng phía sau ông ta thôi cũng làm tôi muốn chạy đi. "

Sau khi nói như vậy, hắn ta duỗi cánh tay của mình ra.

Con mắt của Osk bị mê hoặc bởi nắm đấm kia.

Đó là nắm đấm tròn tròn.

Nắm đấm của hắn đã được định hình lại bằng cách đấm vào những vật thể cứng rắn hàng chục, có lẽ hàng trăm hàng ngàn lần, cho đến khi chúng biến thành hình quả bóng tròn như bây giờ.

Đó là bàn tay sinh ra vì chiến đấu.

Osk cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy qua người, không có cách nào kiểm soát được sự hưng phấn.

"-Ông nhìn nơi nào vậy, đồ biến thái."

"Tôi chỉ nghĩ rằng chúng là bàn tay tuyệt vời."

Sự thật là ông thích những bàn tay đó rất nhiều, nhưng thật đáng buồn, Headhunting Rabbit không hứng thú với ông.

Giới tính không phải là một vấn đề lớn đối với ông ta. Tuy nhiên, nửa còn lại lý tưởng Osk là người chiến binh từ Blue Rose của Vương quốc (Gagaran). Xác thực để Headhunting Rabbit làm nửa còn lại cũng không tệ, nhưng so với cô ấy thì hắn ta quá gầy. Ngược lại, Võ Vương lại có chút quá dày.

"... Vì vậy, cậu không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với ta trong năm tới?"

"Điều đó sẽ rất phiền hà! Hầu như không ai có thể sánh kịp với ông ... Cũng chỉ có người thừa kế của Ijaniya. Rất tiếc, có vẻ như chúng ta đã lạc đề. Sau đó-"

Ánh mắt Osk rời khỏi những nắm đấm tròn, và di chuyển lên trên. Headhunter Rabbit cảm thấy sởn cả gai ốc.

"Tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cảm giác thực sự tệ."

"Vì vậy, ông ta không có gì nhiều điểm như một chiến binh, nhưng ông ta là một đối thủ cực kỳ xấu ..."

"Ông ta giống như một Võ Vương khác."

Osk nhận ra điều mà Rabbit Headhunting đã cố gắng để nói. Cậu ta đã đề cập đến Võ Vương.

Có những chủng tộc mạnh mẽ và nhỏ yếu trong thế giới này.

Loài người đại diện các chủng tộc nhỏ yếu, là một túi thịt da không thể nhìn thấu bóng tối, không có lớp vỏ cứng rắn để bảo vệ cơ thể, hoặc khả năng đặc biệt khác.

Ngược lại, có những chủng tộc hùng mạnh, ví dụ như tộc Rồng. Họ được bảo vệ bởi lớp vảy cứng rắn, họ thông minh và mạnh mẽ, có móng vuốt và răng mà có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép, họ sở hữu hơi thở bốc lửa hay băng giá và khả năng đặc biệt khác, và họ được trang bị đôi cánh để bay lượn trên bầu trời.

Họ là một chủng tộc rất mạnh mẽ, thậm chí không có việc đào tạo chiến binh.

Headhunting Rabbit đã cố gắng để nói rằng Vua Pháp thuật thuộc về một chủng tộc như vậy.

Undead có chỉ số vật lý kém. Đây là những gì OSK biết. Tuy nhiên, nó dường như không phải là trường hợp dành cho Vua Pháp thuật.

"Osk-sama, tại sao ngài chấp nhận trận đấu này? Bệ hạ biết về Võ Vương, nhưng chúng ta không biết về khả năng của ông ta. Tôi cảm thấy nó sẽ là một trận đấu khá bất lợi. "

"... Chà? Cậu không hiểu sao? "

Headhunting Rabbit trả lời bằng một giọng mệt mỏi, "Tôi không nghĩ về những chuyện nhàm chán-"

」

Người quản gia nhìn về phía Osk một cách ngạc nhiên. Vì thế, Osk trả lời:

"Liệu quán quân sẽ trốn tránh khỏi người khiêu chiến không?"

"Chỉ có thế thôi sao?"

"Đó là tất cả. Tuy nhiên, đó là lý do rất quan trọng. Nếu như chỉ muốn chém giết lẫn nhau, căn bản không cần làm chuyện như vậy. Thế nhưng đưa lên thư khiêu chiến thì không thể trốn tránh được. Võ Vương cũng sẽ nghĩ như vậy."

"Thật là một kẻ ngu ngô-"

"Có lẽ. Tuy nhiên, đó là người đàn ông dành cho cậu. Chỉ là dưới cái nhìn của ta, ông ta chính là loại người phát huy sức mạnh thực sự của mình trong trận chiến, chứ không phải là trong một trận đấu. Bây giờ, hãy xem xét trận chiến đấu theo quy định, và một trận chiến đấu sống còn không có điều cấm. Cậu muốn dùng loại nào với Vua Pháp thuật? "

"Cả hai cái đều không. Tôi sẽ cụp đuôi và ngay lập tức bỏ chạy. "

Osk nở nụ cười, bởi vì đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

"Như vậy, tiếp đó. Ông nghĩ gì về Vua Pháp thuật? "

Những lời nói đã không phải đối với người chủ của mình, nhưng vẻ mặt của người quản gia đang đứng đợi ở phía sau cũng không có thay đổi.

Trong quá khứ, ông ta đã từng lặng lẽ bày tỏ sự không hài lòng của mình, để biểu thị rằng đó không phải là thái độ nên có của một người đàn ông được thuê đối với ông chủ của mình.Tuy nhiên, sự không hài lòng đó đã biến mất từ lúc nào không biết. Có lẽ đó là khi Headhunting Rabbit giết ngược lại kẻ ám sát.

"Đó là người có một tính cách rất quyến rũ."

"Ho ~ n," Headhunting Rabbit phát ra một âm thành kỳ lạ.

Ainzach không có vẻ là bị bắt ép. Nói cách khác, Vua Pháp thuật có một món đồ gì đó có thể trợ giúp ông ta đảm bảo sự hợp tác của cư dân thành phố chỉ trong một vài tháng chinh phục nó.

"Cậu có thấy mang cử chỉ vương giả của ông ta không? Cho dù trong việc dẫn theo Ainzach, hay đồng ý không sử dụng phép thuật trong trận chiến, ông ta mang theo tính tự phụ của những người mạnh mẽ. Ngoài ra, ông ta còn là một người rất thông minh. Bầu không khí cũng làm cho người cảm thấy như ông ta rất am hiểu những kiểu thương lượng như này. "

Ngay cả ông cũng cảm thấy thật bất ngờ.

Osk là một thương gia, nhưng Vua Pháp thuật xem ông ta như một người ngang hàng. Trong những trường hợp bình thường, không cần nói đến một vị vua, ngay cả một số quý tộc cũng sẽ muốn bày tỏ quan hệ trên dưới.

Đây là những thứ làm ông ta bối rối.

Ông ta có thể hiểu nó nếu như trước đây ông ta đã từng là một thương nhân, nhưng điều đó là không thể. Nói cách khác, ông ta chỉ đơn giản là thành thạo trong việc đàm phán.

"Xét về khả năng tổng thể, ông ta có thể so sánh được với Hoàng đế của chúng ta."

Tất nhiên, trên thực tế ông đã không thể nhìn thấy lòng dạ sâu xa của anh. Nó chỉ đơn giản là ông ta rất sợ Vua Pháp thuật.

"Không, ít nhất tôi phải nói rằng ông ta không phân cao thấp với vị Hoàng đế đẫm máu"

Vì thế ở mức tối thiểu, ông ta sáng ngang với vị Hoàng đế được cho là vĩ đại nhất trong lịch sử. Thật là một cơn ác mộng.

Osk lắc đầu. Ông ta sẽ bị tê liệt nếu tiếp tục suy nghĩ xuống. Tất nhiên, cũng không phải ông muốn nhìn vào vực thẳm của Vua Pháp thuật. Tuy nhiên, có một điều ông không thể không làm ngay bây giờ.

"... Ta phải thông báo cho Võ Vương về điều này, và giữ anh ta ở trong trạng thái tốt nhất từ bây giờ."

"Liệu anh ta có đồng ý không?"

"Anh ta là một chiến binh. Anh ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh một thách thức. "

"Ho ~ n. Vâng, nếu anh có thể giành chiến thắng là rất tốt ni ~"

Phần 4

Vào ngày thi đấu với Vua Pháp thuật, Osk hỏi những câu hỏi như thường lệ:

"Anh cảm thấy như nào?

"Không có vấn đề gì, là trạng thái tốt nhất."

Trả lời lại ông ta là một con quái vật khổng lồ.

Mặc dù đó là một thành viên của loài Troll, nhưng đem so sánh với những con Troll khác thì hắn lại có một sự khác biệt mang tính quyết định.

Một luồng khí thế của chiến binh bao quanh hắn, một lớp vỏ mà chỉ những người đã sống sót qua vô số trận chiến ác liệt mới được phủ lên.

Tuy nhiên, đó cũng là một chuyện đương nhiên. Hắn là một Troll đã thích nghi với chiến đấu và là chuyên gia trong các trận chiến. Thậm chí ở trong giữa vô số loài Troll khác nhau, hắn ta cũng là cá thể xuất sắc nhất, và được biết đến là một War Troll.

Hắn chính là Võ Vương, đấu sĩ mạnh nhất trong đấu trường.

Osk nhìn vào cơ thể kia với một ánh mắt niềm nở.

Đúng là có rất nhiều người có thể đánh bại được Võ Vương. Hầu hết Mạo hiểm giả cấp Silver đều có thể làm điều đó. Tuy nhiên, lý do Võ Vương có thể dễ dàng đánh bại những người như vậy lại vô cùng đơn giản.

Điều này là bởi nền tảng khuôn mẫu của tộc War Troll hơn rất xa so với loài người.

Không chỉ có sức mạnh hay sức chịu đựng, chúng còn có một phạm vi tấn công rộng nhờ vào thân thể cao lớn.

Ngoài ra, hắn còn sở hữu một khả năng đặc hữu của chủng tộc này mà loài người không có.

Đầu tiên là làn da. Bộ da dày cộng thêm việc mặc thêm một bộ áo giáp sẽ giúp hắn ta phản lại phần lớn đòn tấn công. Cứ cho là họ có thể nhắm vào nhưng đầu khớp di động và trông có vẻ mềm mại của hắn ta, thế nhưng năng lực tái sinh sẽ là một rào cản lớn ngăn cản đối với bất cứ kẻ khiêu chiến nào có ý đồ làm tê liệt hắn ta bằng phương pháp đó.

Một đòn tấn công chắc chắn sẽ giết chết một con người bình thường không thể giết chết được một con Troll. Khả năng tái sinh đáng kinh ngạc của chúng sẽ từ từ chữa trị vết thương, nếu không sử dụng lửa hoặc axit mạnh thì không có cách nào ngăn cản năng lực tái sinh kia.

Chính bởi nắm giữ năng lực sinh học mạnh mẽ này, Võ Vương đương nhiệm chính là người mạnh nhất trong các thế hệ Võ Vương.

Người chiến binh mà Osk ca tụng là kẻ mạnh nhất đang mặc bộ áo giáp của mình trước mặt ông ta.

Ông ta đã thuê nhóm thám hiểm cấp Adamantite đi thu thập vật liệu cho bộ giáp, sau đó còn phong ấn pháp thuật vào nó để có được kiệt tác. Nhớ lúc đó, ông đã phải đổ đến 20% tài sản của mình vào. Cây chùy được hợp kim ma thuật tạo thành trên tay hắn ta này cũng dùng cách tương tự như thế làm ra.

Võ Vương đeo nhẫn phép thuật, trang sức phép thuật và những bộ phận khác của bộ giáp của hắn ta.

"-Chuẩn bị tốt rồi."

Cách thức nói chuyện hiện tại của anh ta thông minh hơn rất nhiều so với cách anh ta nói trước kia.

Mỗi lần nhìn thấy dáng người hùng vĩ của anh ta, ngực của Osk đều nóng lên. Chính tay ông đã đào tạo hắn đến trình độ này.

"Như vậy, Võ Vương, chúng ta đi thôi."

Họ đi cùng nhau đến lối vào đấu trường. Đây là một nghi thức họ đã luôn luôn thực hiện từ trước tới giờ.

Võ Vương vẫn im lặng kể từ khi rời khỏi căn phòng.

Nguyên nhân của việc hắn ta không nói một lời là vì hắn trong quá khứ đã từng cảm thấy hưng phấn cùng kỳ vọng đối với đối thủ giao chiến của hắn. Thế nhưng không biết từ khi nào, sự hưng phấn cùng kỳ vọng đã bắt đầu biến thành sự thất vọng tràn trề về đối thủ. Như vậy thì lần này sẽ lại thế nào đây?

Đột nhiên, Võ Vương dừng bước.

Ở trong ký ức của Osk, chuyện như thế này chưa từng xảy ra.

Giữa lúc Osk cảm thấy hoang mang với việc chưa từng xảy ra này, muốn ngẩng đầu hỏi dò xem có gì sao. Võ Vương chậm rãi nhấc vành nón chiếc Armlet helmet lên, để lộ ra khuôn mặt mình.

(Chú thích: アーメットヘルムArmethelm, Armlet helmet, một loại mũ giáp bao trùm cả đầu)

"Cảm ơn..."

Nghe như là hắn đang cố rặn mấy lời đó ra

Osk trừng mắt nhìn.

Đây là lần thứ tư ông nghe được những lời cảm ơn. Ba lần trước nghe được khi hắn ta nhận lấy vũ khí, áo giáp của mình, và sau khi chiến đấu với đối thủ đã từng là mạnh nhất từ trước đến nay của mình, Võ Vương tiền nhiệm "Hủ Lang", Krelvo Palantynen.

"Có, có chuyện gì sao, Võ Vương?"

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hành lang trước khi anh ấy .

"Fu, fu."

Cơ thể Võ Vương hơi run rẩy khi hắn phát ra tiếng cười khúc khích.

Đó là sự phấn khích của một chiến binh trước trận chiến.

Đó là những gì Osk phán đoán, nhưng dường như cũng không phải là vậy.

"Đây là loại... loại thách thức đạt đến cỡ nào a? Không, tôi mới là người khiêu chiến sao?"

"Cái-gì?"

"Fu, fu... Thật đáng sợ. Osk, đây là run rẩy do sợ hãi."

Osk không thể không nghi ngờ lỗ tai của ông ta.

"Đây, đây chính là cái mà sinh vật sống gọi là bản năng. Đôi chân tôi không có cách nào tự do di chuyển... Như thể chúng đang nói với tôi rằng nếu tôi đi, tôi sẽ chết, fu, fu."

Đó không phải là tiếng cười. Hắn chỉ đơn giản cố gắng làm hơi thở hỗn loạn của mình ổn định lại.

"Tôi nghe nói đối thủ của tôi là Vua Pháp thuật, và tôi tự hỏi đối thủ này đạt đến mức độ nào... Có vẻ sự kiêu ngạo của tôi từ trước đến giờ đã bị báo ứng."

"Anh đang nói gì, Võ Vương? Kiêu ngạo cái gì?"

"Tôi rất mạnh."

Võ Vương tuyên bố một cách chắc chắn. Osk định đáp lại rằng 'cũng không có sai', thế nhưng Võ Vương rất nhanh nói tiếp.

"Không, rất mạnh là một lời nói dối. Sự mạnh mẽ của tôi xuất phát từ đặc tính chủng tộc, nó không phải là sức mạnh thật sự. Thế nhưng, có rất ít người có thể đứng ngang hàng với tôi. Đặc biệt, sau khi học được cách sử dụng các kỹ thuật của chiến binh, vì vậy tôi từ trước tới nay đều không có đi tìm hiểu trang bị hay năng lực của người khiêu chiến, đó là vì tạo ra tình huống bất lợi cho chính mình - Không có một cách nào khác để rèn luyện bản thân. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy một kẻ thù để bản năng của tôi la hét rằng hãy chạy đi. Cảm ơn ông rất nhiều, giao ước định ra lúc tôi gặp gỡ ông đã hoàn thành toàn bộ."

"Võ Vương...Go Gin."

Ông gặp Võ Vương vào khoảng mười năm trước.

Đã có một tin đồn rằng xuất hiện một con quái vật ở khu phố vùng ngoại ô của Đế quốc. Con quái vật đó rất có chừng mực, nếu đối phương bỏ lại vũ khí thì sẽ không hạ sát thủ. Osk cảm thấy hứng thú, vội vội vàng vàng xuất phát từ Thủ đô Đế Quốc đến gặp con quái vật kỳ quái kia. Đó là bởi ông nghe nói rằng kẻ mạnh nhất của Đế quốc, Fluder Paradyne, sắp ra tay đánh bại con quái vật.

Lúc vừa bắt đầu gặp nhau, ông cảm thấy rất sợ. Đó là chuyện đương nhiên. Bởi đến bây giờ, những người đã chạm chán với con quái vật chỉ sống sót một cách tình cờ.

Tuy nhiên, trên thực tế vừa nhìn thấy Osk, Võ Vương hoàn toàn không có hứng thú với ông ta, khịt mũi không quan tâm, chuẩn bị rời đi.

Đó là lý do tại sao ông đã quên đi nỗi sợ hãi của mình và hỏi: "Tại sao ngươi làm điều này"

Và ông nhận được một câu trả lời chắc chắn, tuy nhiên không phải theo phương thức nói chuyện như bây giờ. "Đây là cách tập luyện trở thành kẻ mạnh."

Osk vào lúc đó tự nhiên có một cảm giác hiểu ra.

Osk có một giấc mơ. Đó là đào tạo một người thành chiến binh đứng đầu, để thay thế cho bản thân không có tài năng của mình. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, ông nhận ra rằng ông không cần thiết phải bó buộc với riêng con người. Không, bởi những tộc không phải con người ra đều có tính năng cơ bản tương đối cao, vậy nên sẽ không có cách tạo ra phương pháp trở thành chiến binh mạnh nhất?

Vào thời điểm đó, Osk đã không suy nghĩ về việc đưa một con quái vật trở về. Mà là huấn luyện nó trở thành chiến sĩ mạnh nhất, bạo chúa của đấu trường, Võ Vương tương lai.

Đã gần mười năm kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh. Và bây giờ, lần đầu tiên, ông chứng kiến Võ Vương run rẩy trong sự sợ hãi.

"Võ Vương-"

Một số thứ hiện lên trong tâm trí của Osk. Việc đầu tiên là "anh có muốn từ bỏ trận đấu này không?" Nguy cơ tử vong tồn tại trong trận thi đấu, và Osk không thể nào chịu được việc để mất hắn, Võ Vương mà ông đã đào tạo cho đến bây giờ.

Tuy nhiên, ông không thể nào nói những lời đó ra.

Đối với những kẻ mạnh, được người khác lo lắng chả khác nào một sự xúc phạm với họ. Vì lẽ đó, những lời như vậy có thể phá vỡ tình bạn đã xây dựng giữa ông và Võ Vương.

Chỉ có một điều ông có thể nói ở đây.

"-Đừng thua, Võ Vương."

"Hừm. Ông đang nói gì thế? Tôi không có tí ý định thua cuộc nào. Tất cả các đối thủ của tôi cũng cảm thấy như vậy. Mọi đối thủ đã đứng trước mặt tôi đều với hy vọng đạt được chiến thắng. Bây giờ, nó chỉ đơn giản là đến lượt tôi thôi."

"Chính là như vậy!"

Osk vỗ vào lưng Võ Vương.

"Vua Pháp thuật là một Magic Caster, nhưng nếu thi đấu như vậy thì quá nhàm chán. Vì vậy, ta đã quyết định rằng cả hai bên không thể sử dụng phép thuật. Anh sẽ không thua một đối thủ như thế."

"... Phép thuật của ông ta? Vua Pháp thuật đồng ý đấu với tôi, ngay cả dưới những điều kiện đó?"

"Thật vậy, hắn hoàn toàn không cân nhắc đến khả năng thất bại của mình."

"Hoh ..."

Võ Vương nắm chặt nắm đấm của mình. Đó là một nắm đấm khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của cây chùy sắt khổng lồ.

"Sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Tôi sẽ dạy cho ông ta sự biết ý tưởng kia là một ý tưởng ngu xuẩn đến độ nào."

"Chính là loại khí thế này! Tuy nhiên, tuyệt đối không được tự mãn. Vua Pháp thuật là loại người có thể tùy ý cầm tặng cho người khác những món vũ khí tuyệt hảo có thể làm người ta rớt cả con mắt ra vì thèm muốn. E rằng, hắn còn có rất nhiều vật phẩm ma pháp ẩn chứa sức mạnh kinh người."

Hạn chế việc sử dụng các vật phẩm pháp thuật có thể sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của Võ Vương. Thế nhưng như vậy là một sự nhượng bộ quá nhiều.

"Không có vấn đề. Bây giờ tôi có những suy nghĩ của một người khiêu chiến. Hoàn toàn không có bất cẩn. Chưa phát huy thực lực liền bại trận là việc tuyệt đối không xuất hiện."

Võ Vương bước từng bước vững chắc về phía trước, và Osk hoảng hốt đi theo.

"Nói tiếp, liệu anh có thể nghiêm túc cân nhắc những gì chúng ta nói chuyện lúc trước không?"

Võ Vương đột nhiên dừng bước, lộ ra một vẻ mặt cực kì khó chịu.

"Trước đó ... là chỉ cái kia sao?"

"Đúng vậy, là về vợ của anh."

"Tại sao bây giờ ... Huhaha."

Võ Vương bật cười, và Osk nhíu mày trong khi mặt ông ta đỏ lên. Nếu anh ta hiểu, không nên thể hiện loại thái độ thế này!

"Thật là, ông không thể dùng cách cổ vũ khác cho tôi sao? Tôi đã mấy lần nói về điều này rồi... Tôi sẽ trở về làng của tôi nếu tôi muốn có một người vợ. Ông muốn nửa còn lại của tôi là một con người, phải không? Cảm ơn ông rất nhiều, nhưng nếu vẫn là con người thì bỏ qua cho tôi đi. Tôi cũng không có loại ham mê biến thái kia, hay đúng hơn, bất kỳ con người nào thực sự muốn ngủ với tôi cũng quá ghê tởm. Đến cùng có bao nhiêu sự biến thái? Bên cạnh đó, ông muốn đứa con của tôi, phải không? Sao có thể làm con người sinh con cho tôi được chứ."

Tuy rằng những chủng loài có hình người có thể sinh con với nhau, nhưng có con với chủng tộc bán nhân là những tình tiết chỉ có ở bên trong những câu chuyện.

"Được rồi, đúng là thế...Nếu nói như vậy, tại sao anh không đưa vợ của mình trở lại cùng? Nếu anh cần bất cứ điều gì để khải hoàn trở về, cứ việc nói ra để cho tôi chuẩn bị."

"... Như tôi đã nói lúc trước. Loài Troll chúng tôi nghĩ rằng con người là thức ăn. Vợ tôi chưa chắc có thể bình tĩnh đi ăn thịt con người đâu."

Tuy nhiên với Osk, sẽ chẳng sao nếu cô ta chỉ ăn những con người vô dụng. Nhưng ông ta không nói mấy lời này ra khỏi miệng.

"Có đúng không. Như vậy hãy mang nó trở về trước khi nó biết mùi vị của thịt người. Nếu như được đào tạo năng khiếu toàn diện, nó chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn anh bây giờ."

Võ Vương vui vẻ, nhăn mặt mình lại.

"Cái kia cũng rất thú vị. Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc xem xét về nó."

♦ ♦ ♦

"Bệ hạ, thực sự, có thể chiến thắng sao?"

Đối với câu hỏi của Ainzach, Ainz không biết anh đã bao nhiều lần nhắc lại đáp án.

"Không thành vấn đề."

Khiêu chiến mà không nắm lấy chút phần trăm thắng nào không phải là một dũng sĩ chân chính mà chỉ đơn thuần là một kẻ ngu ngốc, việc khiêu chiến này không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, đây là một trận chiến đã được quyết định từ giai đoạn lập kế hoạch.

Ainz xem xét những tình báo đã thu thập được trong đầu mình.

Nếu Võ Vương chỉ có trình độ của Người khổng lồ phía Đông, anh chắc chắn sẽ có thể giành chiến thắng. Nhưng mà, giả như tên kia có sức mạnh chiến binh tương tự như Gazef, sau đó lại cộng thêm cấp độ chủng tộc cùng class của mình, hắn sẽ là một đối thủ khó nhằn.

Tuy nhiên-

Đúng vậy, đây vốn là một phương thức chiến đấu rất hèn hạ. Mình thậm chí còn hỏi Fluder để được giúp đỡ.

Ainz có khả năng hóa giải hoàn toàn những đòn tấn công yếu ớt. Anh cũng không cảm thấy rằng Võ Vương có thể phá vỡ được sự phòng ngự của mình. Vậy nên anh đã vô hiệu hóa khả năng đó.

Chiến thắng đã không được đảm bảo cho anh.

Tại chiến trường, Ainz đã giết chết hơn 100.000 người bằng phép thuật. Trong Yggdrasil, lượng EXP nhận được giảm dựa trên sự chênh lệch level giữa hai bên, lượng EXP nhận được tối thiểu là một điểm. Nói cách khác, anh lẽ ra có thể kiếm được hơn 100.000 EXP mới đúng. Cùng với số EXP đã được tích lũy từ trước khi đến thế giới mới này, anh đã có thể đủ lượng EXP để lên level. Tuy nhiên, Ainz không cảm thấy rằng anh đã lên level hay nhìn thấy bất kỳ hiện tượng đặc biệt nào liên quan đến nó.

Nói cách khác, Ainz quả nhiên đã không có cách nào trở nên mạnh hơn.

Nhưng ngay cả vậy - anh không thể bằng lòng với điều đó.

Nếu level 100 là giới hạn, vậy thì đó là một việc không thể nào khác được. Tuy nhiên, anh sau đó cần phải ứng dụng toàn bộ năng lực của level 100 kia cũng như tôi luyện các kỹ năng của chính mình. Nếu anh tin rằng anh là người mạnh nhất và nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình, vào một ngày nào đó sẽ có người có thể vượt qua anh.

Ainz biết rằng anh có một thực lực nhất định từ nghề nghiệp Pháp sư. Các kỹ năng và khả năng anh đã mài dũa trong Yggdrasil cũng có hiệu quả ở đây. Tuy nhiên, anh đã không rèn luyện năng lực và kỹ thuật của một tiên phong ở trong Yggdrasil.

Mình học được rất nhiều từ cuộc chiến với người phụ nữ đó.

Anh ấp ủ trong lòng sự biết ơn đối với người phụ nữ đó, người đã dạy anh những năng lực chiến đấu anh còn khuyết thiếu trong vai trò một người tiên phong.

Trận chiến đó đã làm dấy lên sự ham muốn trong Ainz để cải thiện khả năng chiến đấu cận chiến của mình. Ngay bây giờ, Ainz tự tin rằng cho dù là số liệu thống kê, kỹ năng và thậm chí cả chiến thuật, anh tương đương với một Chiến binh level 33.

Trận chiến này với Võ Vương sẽ là bằng chứng về điều đó. Ainz háo hức trông chờ nó.

Ainz nhìn vào cổ của mình.

Anh không có mặc bộ đồ sang trọng đó nữa. Trong cuộc gặp gỡ với những Worker, anh không cảm thấy rằng anh đã thu được nhiều kinh nghiệm hay học hỏi được bất kỳ kỹ thuật gì. Thật tình mà nói, anh cảm thấy nó hoàn toàn lãng phí công sức.

Khi nghĩ về điều đó, Ainz nhớ lại một vấn đề cấp bách hơn.

Ah ~ Jircniv hình như cũng tới quan sát cuộc chiến này? Tại sao anh ta lại đến đây? Rõ ràng lúc nãy mình đến kiểm tra thì anh ta không ở quanh đây. Có vẻ như việc nhập cảnh bất hợp pháp đã bị lộ ra... Được rồi, mình đoán mình chỉ cần xin lỗi về việc đó là được rồi. Nếu như anh ta đào sâu về vấn đề đó, mình sẽ hỏi anh ta là anh có được sự cho phép của Vương quốc khi đi đến Narazick sao, hỏi như vậy thì chắc cũng không có quá vấn đề nhiều đâu nhỉ...mình có lẽ nên đi lên và chào hỏi anh ta. Mình đoán không chào hỏi sẽ làm hỏng hình ảnh của mình trong mắt anh ta.

"Bệ-bệ hạ, gần đến lúc vào sân rồi," Người đàn ông từ đấu trường nói trong khi bước vào phòng để thông báo cho Ainz.

Họ đã gặp nhau nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ mặt thật của Ainz, cả người hắn đều cứng đờ lại.

Mình có nên chiến đấu trong khi đeo mặt nạ không? Tuy suy nghĩ như vậy, thế nhưng anh đã có được sự cho phép để thực hiện một bài phát biểu sau khi đánh bại Võ Vương. Đối với tất cả những gì anh biết, có thể trong những khán giả trong sân đấu sẽ có những người muốn trở thành mạo hiểm giả tại Vương quốc Sorcerous. Với suy nghĩ đó, sẽ tốt hơn khi không che giấu bất cứ sự tình gì.

Tất cả những gì anh có thể làm là tin tưởng sự lựa chọn của chính mình.

Ainz chầm chậm bước về phía trước.

Vốn là người có địa vị cao hơn nên đi đến sau. Tuy nhiên, trong sân đấu Ainz là người khiêu chiến, do đó thuộc về địa vị thấp. Bởi vậy, anh bắt buộc phải là người đầu tiên tiến lên sàn đấu. Tất nhiên, Ainz coi nó là chuyện đương nhiên và không có bất cứ thắc mắc nào.

Ainz hướng về phía Ainzach, người hình như đang rất lo lắng, nở một nụ cười.

Thật kỳ lạ khi mà ông ta lại lo lắng hơn so với một người sắp đi vào trận chiến của chính mình.

"-Đừng để ta lặp lại mấy lời đó, Ainzach. Ta sẽ không thua."

♦ ♦ ♦

Sau khi kết thúc việc chào hỏi Jircniv, Ainz trở lại sân đấu.

Anh đã hứa sẽ không sử dụng phép thuật trong trận chiến, nhưng giờ thì trận chiến vẫn chưa bắt đầu. Chắc chắn đối phương sẽ không truy vấn một cái gì đó như thế này.

Anh ta dường như không quá tức giận dù thực tế là mình đã lén lút nhập cảnh. Có phải lát nữa anh ta mới đi khiếu nại? Hay anh ta vẫn cho là mình nhập cảnh bình thường đây? Nếu nói như vậy, họ có lẽ tổ chức một số nghi thức chào mừng mình, hoặc có lẽ bản thân mình đang quá tự ý thức ... Liệu anh ta có điên lên vì mình trực tiếp gọi anh ta là Jircniv?

Ainz cười nhạo những suy nghĩ của mình, và sau đó quay mắt về phía lối vào đối diện với anh.

Võ Vương vẫn chưa có vẻ gì là đã xuất hiện.

Như vậy...

Ainz nhìn quanh khán giả trong đấu trường.

cover

Một sự im lặng kinh ngạc chi phối toàn hiện trường. Ngay cả những chuyển động nhỏ nhất cũng nghe được rõ ràng.

Mà, cũng không có cách nào ... Không, những khán giả đằng kia, đây không phải là một chiếc mặt nạ.

Ainz vuốt khuôn mặt mịn màng và sáng bóng của mình. Bây giờ anh đã hiểu. Bất cứ ai có thể thờ ơ nhìn vào khuôn mặt này là người khá dũng cảm.

Bởi vì điều này, sự nổi tiếng của mình sẽ tăng lên một khi mình làm cho khán giả xôn xao.

Trong khi mục tiêu của anh không phải là để thúc đẩy mình trở nên nổi tiếng, thế nhưng có còn hơn không. Thêm vào đó, nếu nó cải thiện những quan điểm chung về toàn thể undead, thì nó cũng ít nhiều ảnh hướng đến những quan điểm về Vương quốc Sorcerous, đất nước vốn kiểm soát nhiều undead.

Ainz nắm chặt quyền trượng trong tay.

Bản thân là một Magic Caster tinh khiết, những vũ khí Ainz có thể sử dụng rất hạn chế, chủ yếu là pháp trượng, dao găm và các món vũ khí tương tự. Lần này, anh đã chọn một cây pháp trượng được sử dụng để tấn công vật lý. Đó là một món vũ khí anh đã tạo ra như là vật nguyên mẫu trong Yggdrasil, tuy nhiên anh thực sự chưa sử dụng nó. Bởi vì nó là thứ anh đã sử dụng một thời gian dài trước đây, vậy nên nó không phải là vật phẩm mạnh mẽ. Nếu như là Ainz hiện tại, anh ngay lập tức có thể làm ra một món vũ khí tốt hơn.

Nhưng mà, Ainz cũng không làm chuẩn bị như vậy.

Sau khi xem xét sự chênh lệch về sức mạnh giữa mình và Võ Vương, Ainz đã quyết định chống lại anh ta với vũ khí hiện tại của mình, để xem nó như thế nào.

Quyết định này đối với người chơi Yggdrasil - Suzuki Satoru là một quyết định thực sự ngu ngốc, một sai lầm không thể tha thứ. Nếu bạn bè của anh ở gần đó, họ có thể quở trách anh ta bằng câu "Điều đó không được~"

Tuy nhiên, anh đã tìm hiểu được về tất cả các vật phẩm pháp thuật của Võ Vương từ Fluder. Vì vậy, anh đã tạo ra những hoàn cảnh bất lợi cho bản thân để rèn luyện chính mình.

Anh không muốn cho khán giả chứng kiến một trận chiến áp đảo một chiều. Mục tiêu Ainz là một chiến thắng áp đảo với mức độ vừa phải.

"Thưa quý vị! Hiện tại từ lối vào phía bắc! Võ Vương!!!"

Không giống như cách họ đã đối xử với anh trước đó, toàn bộ trường bùng nổ trong tiếng hò reo. Ainz có thể nghe thấy giọng hoan hô như muốn phá vỡ cổ họng của Jircniv truyền ra từ căn phòng VIP, nơi anh ta đã lộ mặt trước đó.

... Anh ta có vẻ khá thích thú. Jircniv yêu thích Võ Vương như thế sao? Chúa tể đấu trường giống như một kiểu thần tượng, nên đây cũng là phản ứng bình thường? Trong Yggdrasil cũng vậy, những chiến binh mạnh mẽ trong những trận đấu PVP cũng được nhiều người yêu mến.

Trong lúc hồi tưởng về những ngày Yggdrasil của mình, Ainz bắt đầu thương hại Jircniv một chút.

Anh ta sẽ bị sốc khi mình giành chiến thắng. Giống như một người khách hàng không vui khi đội thể thao của người đó cổ vũ bị thua cuộc...

Tuy cảm thấy rất nặng nề, nhưng anh không thể cố ý để thua trận đấu.

Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ lối vào đối diện.

Tiếng cổ vũ anh nghĩ không thể nào to hơn lại tăng lên một tầm cao mới, và bây giờ nó có vẻ giống như một vụ nổ.

Thành thật mà nói, anh muốn một phần của tiếng cổ vũ này phân cho mình, tuy nhiên chỉ cần dùng sức mạnh để chiến thắng là tốt rồi.

Trong Yggdrasil, tiếng cổ vũ của những người ủng hộ sẽ từ từ chuyển qua người khiêu chiến nếu họ chiến đấu tốt. Nói cách khác, nếu khi đối đầu với Võ Vương, Ainz chiến đấu tốt thì âm thanh ủng hộ Ainz chắc chắn cũng sẽ từ từ tăng lên.

Anh có thể từ từ nhìn thấy bóng người của Võ Vương.

Hắn ta mặc một bộ áo giáp bao bọc toàn thân, và thêm vào đó là một chiếc gậy khổng lồ.

Khi nhìn thấy dáng dấp cứng rắn không thể phá vỡ trước mặt mình, con mắt Ainz- ngọn lửa đỏ bập bùng trong hốc mắt trống rỗng- trở nên dài nhỏ, sắc bén.

Hm ... Bề ngoài anh ta giống như mô tả. Nói như vậy -. Không, phán đoán như vậy khá là liều lĩnh, mình vẫn nên cẩn thận một chút...

Theo thông tin Fluder đã cung cấp, hắn ta không mang bất kỳ vật phẩm trang bị có thể gây chết người đặc biệt nào.

Tuy nhiên, trong Yggdrasil, một số người sẽ chuẩn bị một bộ gear giống hệt bộ gear họ đang mặc, song bên trong lại trang bị những thủy tinh dữ liệu hoàn toàn khác nhau. Trong PVP vốn lấy 1vs1 thắng bại, thủ thuật nhỏ như vậy sẽ cải thiện tỉ lệ chiến thắng. Mặc dù trang bị dự bị thường yếu hơn so với trang bị chính của một người, nhưng chỉ cần không nằm trong sự dự liệu của đối thủ thì nó có thể phát huy hiệu quả vượt qua ngoài đống số liệu đơn thuần.

Anh không thể đảm bảo rằng Võ Vương sẽ không làm điều đó.

Ainz đem những chuyện này để trong lòng, tiếp tục quan sát Võ Vương.

Anh đã nghe nói qua về hắn, nhưng khi thật sự xuất hiện trước mặt vẫn khiến cho anh nghĩ, "Không có gì lạ". Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Từ những gì Fluder đã nói với anh, sinh vật dưới lớp áo giáp trông rất giống như con War Troll mà anh đã biến thành zombie, nhưng trên người Võ Vương có một hơi thở khác hoàn toàn với xung quanh.

Người ta có thể nói rằng đó là sự khác biệt giữa một con lợn nhà và một con lợn rừng.

"Đây thật sự ...Thú vị ... Thú vị?"

Ainz nhíu mày với phấn khích của chính mình. Khi đó anh cũng cảm thấy là như vậy; Chả lẽ anh đã trở nên hiếu chiến hơn sao. Hay là nói anh đã trở thành một tên cuồng chiến đấu, cảm giác như anh đang rất mong muốn trận chiến này.

Đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Đối thủ của anh là người đầu tiên mở miệng nói chuyện.

"Tôi được gọi là Võ Vương, War Troll Go Gin."

"Ta là -" Ainz ưỡn ngực của anh "Vua Pháp thuật, Ainz Ooal Gown, chủng tộc địa vị tối cao trong Undead, Overlord."

"Vậy sao. Như vậy hãy để tôi chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình."

"... Oya?"

Ainz cảm thấy khó mà tin nổi.

Có hai điều anh cảm thấy tò mò, và anh đã quyết định bắt đầu với cái lớn hơn.

"Ngươi không cười nhạo tên của ta sao?"

"Tại sao?"

"Ngươi đang hỏi tại sao ...?"

Ainz nghiêng đầu với câu hỏi ngược lại. Vào lúc ấy, dáng vẻ như vậy thật giống như không sai.

"Ta nhớ là tên dài là cái gì đó đối với ngươi, đúng không...?"

"Thì ra là như vậy. Xem ra Vua pháp thuật hiểu rất rõ về tộc của tôi. Thật vậy, tộc của tôi cho rằng những người có cái tên ngắn là người mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi đã sống ở đất nước này trong nhiều năm. Trong thời gian đó, tôi đã học được rằng con người sẽ lấy tên dài. Vì vậy, tôi sẽ không cười giễu những việc như vậy. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng ngài rất tự hào về cái tên đó, thưa bệ hạ. Xúc phạm tên của kẻ mạnh là sự sỉ nhục cho một chiến binh. "

"Vậy sao ... Có vẻ như ta cần phải cải biến lại quan điểm của ta về tộc War Troll ngay lúc này."

"Fuhahahaha. Không cần cho điều đó. Tôi chỉ là một người dị đoan. Ngoài ra, các loài khác nhau có các thành viên có ý kiến khác nhau. Chỉ là như vậy thôi."

"... Hahahaha! Đúng là như vậy. Ta thích ngươi, Võ Vương ... Nếu ta thắng, ngươi sẽ trở thành đồ vật của ta chứ?"

Ainz chậm rãi mở rộng bàn tay phải của mình.

Mặc dù vào lúc đó đã bị từ chối, song hoàn cảnh hiện nay hoàn toàn khác nhau. Võ Vương hơi hơi lo lắng, cân nhắc vấn đề này, và trả lời:

"... Được rồi. Nếu tôi thua, tôi sẽ trở thành thuộc hạ của ngài. Và nếu tôi thắng?"

"Đó cũng đúng thật là một vấn đề khó khắn. Ngươi muốn cái gì, hãy nói một chút về nguyện vọng của ngươi."

"... Vậy thì, tôi muốn có ngài, bệ hạ."

"... Hả?"

"Cho đến nay, tôi chưa từng gặp bất cứ ai đáng giết chết để ăn cả. Nhưng nếu tôi có thể ăn ngài, người giỏi hơn tôi, tôi sẽ có được sức mạnh của bệ hạ."

Ainz bình tĩnh lại một chút. Anh đã nghe một bài giảng từ một người bạn trong guild về văn hóa của kẻ ăn thịt người. Mặc dù họ ăn người, song động cơ sau lưng họ giống như Võ Vương, để có được sức mạnh linh hồn của đối phương. Cũng có đủ loại lý do khác, như thói quen tình dục và vân vân.

Ít nhất không phải tình dục là tốt rồi. Tuy rằng không thể thất bại, nhưng lúc chiến đấu mà bị một cặp mắt như vậy nhìn vào thì cảm thấy thật không thoải mái.

"Được rồi. Dù thế nào, quyền sống và chết nằm trong tay của người chiến thắng. Vì vậy, ngay cả khi ta giết ngươi, ngươi cũng không cần phải bác bỏ sự phục sinh."

Ainz bước về phía trước. Tuy rằng trong nháy mắt Võ Vương tạo một tư thế, nhưng ngay lập tức hắn ta thả lỏng ra.

Ainz tiến lên đưa bàn tay phải của mình ra. Mà Võ Vương cũng đáp lại, mở rộng bàn tay phải to lớn của hắn.

Nói là hai người đang nắm tay, không bằng nói, bàn tay của Võ Vương đang gói trọn bàn tay của Aizn. Từ khán đài truyền đến những tiếng hoan hô lớn.

"Sau đó, ta có một câu hỏi. Tại sao ngươi lại xưng hô kính trọng với ta?"

Thái độ của Võ Vương không giống như một đương kim vô địch tiếp nhận một sự thách thức.

"Thể hiện sự tôn trọng với kẻ mạnh là chuyện đương nhiên."

"Thì ra là như vậy ... Được rồi, ta hiểu rồi. Đó là tất cả những câu hỏi của ta. Vậy bắt đầu ngay lập đi. Khoảng cách phải làm sao? Khoảng cách như này- khoảng mười mét sao? Sân đấu này nếu có quy định, thì ta sẽ làm theo."

"Không có quy định cho khoảng cách, nhưng nó không quan trọng. Ngài sẽ sớm vào trong phạm vi tấn công của tôi."

"Đây là một sự nhượng bộ, nhượng bộ."

Võ Vương không nói gì, nhưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng hơi thở và hành động đều rất bình tĩnh.

Là do hắn ta nhìn thấu được là sự khiêu khích, hoặc là điều đó không đủ độ để hắn ta bận lòng?

Ainz tặc lưỡi ở trong lòng.

Thật là một kẻ địch khó đối phó. Nếu xử trí theo cảm tính, anh có thể công kích vào đó, nhưng người ta không thể xem thường một kẻ thù cảnh giác dù cấp độ họ có thấp hơn mình.

Võ Vương quay lưng lại Ainz, và bước đi.

Anh ta quay người lại sau khi đi được khoảng mười mét.

"Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu khi tiếng chuông vang lên, thưa bệ hạ."

"Đúng rồi ... nói, Võ Vương, lúc trước ta đã chiến đấu với tộc của anh, nhưng anh đã chiến đấu với loài của ta chưa?"

"Overlord? Không, tôi không có. Tôi chưa bao giờ nghe nói về mấy chủng tộc...Undead."

"Vậy sao ... Cũng đúng. Nếu ngươi gặp bất cứ ai thuộc tộc của ta, ngươi sẽ không còn sống để đứng đây. Overlord là undead cao cấp nhất ... Vậy thì ngươi đã từng chiến đấu với Undead nào chưa?"

"Không, tôi chưa bao giờ chiến đấu với undead. Bởi vì những undead mà họ mang tới đây rõ ràng là không phải là đối thủ của tôi."

"Như vậy à ... Vậy thì ta không thể nói 'đừng nghĩ rằng là ta giống những undead khác mà anh đã chiến đấu. Ta mạnh hơn rất nhiều so với Elder Lich ... Thật đáng tiếc."

Võ Vương nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ainz nhún vai một cái, và cầm thanh trượng của mình lên như một thanh đại kiếm. Ainzach nên quan sát từ phía sau, nhưng anh đã không cho ông ta thấy tư thế chiến đấu của mình vào lúc đóng vai Momon, vì vậy đó không có vấn đề.

Võ Vương cũng giơ chiếc gậy khổng lồ của mình lên.

Tiếng chuông vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, Ainz bị nuốt chửng bởi một cái bóng đen khổng lồ.

Cheh, thật nhanh!

Cái đó thật ra là bóng của chiếc gậy đang vung xuống.

Chặn đòn tấn công bằng quyền trượng -mặc dù muốn làm vậy, nhưng Ainz ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ đó bởi anh không biết nhiều thông tin về đối phương, điều tốt nhất để làm khi đối mặt với một đòn tấn công lớn - một đòn công kích gây thiệt hại rất cao - là né tránh.

Do đó, không quan tâm liệu bản thân mình có mất cân bằng hay không, Ainz bỗng nhiên thả người né tránh.

Ở giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Ainz né tránh thành công. Cây gậy chùy đánh mạnh về phía mặt đất, tạo ra một âm thanh như sấm, thậm chí tạo ra cả một tiếng vang vọng. Khói và bụi bùng lên giống như một cơn gió lốc.

Lo lắng về cuộc tấn công tiếp theo, Ainz lui lại vài bước, kéo dài khoảng cách.

Sau khi lớp bụi bị đánh tan, bóng của Võ Vương cầm cây gậy chùy trong tay, xuất hiện từ bên trong nó.

Một tiếng hoan hô lớn vang vọng trong đấu trường .

Đó có phải là một võ kỹ không? Tuy nhiên ... điều này thật phấn khích.

Giữa những tiếng cổ vũ làm lỗ tai đau đớn, anh có thể nghe rõ tiếng la hét ủng hộ của Jircniv. "Đánh anh ta! Anh ta ở bên phải đó!" và vài âm thanh nghe cứ như tiếng khóc của lũ trẻ con vậy.

Ainz không thể không cười thầm khi nghe những tiếng kêu từ Jircniv, mà là hoàn toàn không giống như anh ta. Anh không thể tưởng tượng anh ta lại hành động như thế dựa trên tất cả những lần anh đã đi do thám vào mình trong thành phố Imperial.

... Không ngờ được anh ta lại một người thú vị...

Độ thiện cảm với Jircniv trong lòng Ainz tăng lên nhanh chóng. Lúc đầu, anh đã tin rằng anh ta là một người đàn ông hoàn hảo với bộ dáng của một vị hoàng đế. Tuy nhiên, bây giờ mà anh đã thấy sự đam mê của anh ta về trận đấu, anh cảm thấy rằng anh ta có thể quan hệ tốt hơn với mình. Trong lòng Aizn hiện lên một cảm giác gần gũi.

Sau đó, Ainz một lần nữa đưa sự chú ý của mình đến trên người Võ Vương.

Võ Vương đã chỉ rằng cây gậy chùy khổng lồ của mình về phía anh, ngụ ý rằng anh sẽ bị đón đánh nếu anh đến gần và sẽ truy kích nếu anh lùi lại. Đó là một tư thế rất phù hợp để kiềm chế đối thủ của mình.

Đây là một tư thế phòng thủ tận dụng được chiều dài vũ khí của mình, gần như đã biến nó thành một tấm khiên.

Thành thật mà nói, Ainz không nghĩ ra phương pháp phá vỡ rằng tư thế này của hắn ta.

Điều này ... khá phiền phức. Đúng như mình nghĩ, rất khó để chống lại một đối thủ cùng cấp độ nếu không dùng ma thuật. Mà dù sao mình cũng là một Magic Caster...

Nếu là như vậy, chỉ có một điều mình có thể làm.

"Sao vậy? Sao anh không tấn công lại đây? Hay anh sẽ thu mình lại giống như một con rùa?"

"Bệ hạ, tôi sẽ không để mất cảnh giác. Mặc dù các quy tắc làm cho ngài không thể sử dụng phép thuật, song thực tế là ngài có thể né tránh đòn tấn công không thể coi nhẹ vừa nãy."

"Vì vậy, anh muốn ta đến tấn công sao? Nếu vậy, anh có thể di chuyển cây gậy chùy của anh sang một bên không? Nó khá vướng và rất khó tấn công."

Võ Vương không trả lời. Ánh mắt sắc bén của anh ta vẫn dính vào toàn thân Ainz qua các khe hở tấm che mặt của chiếc mũ giáp của mình.

"Vậy sao...Nếu như thế hãy để ta đến."

Ainz mạnh mẽ vung pháp trượng vào mũi của cây gậy chùy. Cây gậy chùy mạnh mẽ va chạm cùng mặt đất đồng thời Võ Vương phát ra một tiếng rên rỉ "GGH!"

Các chấn động hẳn là đã truyền vào tay Võ Vương và làm nó tê dại. Ngược lại, Ainz không có chức năng sinh học như vậy.

Trong khoảnh khắc đó, Ainz xông thẳng vào phạm vi tấn công của Võ Vương.

Ainz dùng suy nghĩ gửi một mệnh lệnh cho pháp trượng của mình , và ngọn lửa bốc ra từ nó. Nói là "lửa bốc ra" song đơn giản chỉ có một lớp lửa bao quanh pháp trương mà thôi. Bản thân ngọn lửa không tạo ra bất cứ tổn thương nào. Tuy nhiên, Ainz cảm nhận được sự chú ý của Võ Vương chuyển từ bản thân anh sang cho pháp trượng.

Chính là như vậy. Anh ta có năng lực tái sinh của tộc Troll. Nên hoàn toàn hợp lý khi anh ta chú ý đến món vũ khí làm vô hiệu sự tái sinh của mình. Tuy nhiên, đó lại là một sai lầm chết người của anh ta.

Ainz nhẹ nhàng chạm vào bộ giáp của Võ Vương bằng bàn tay trái trống rỗng của mình. Trong nháy mắt đó, Võ Vương rùng rẩy cơ thể như thể anh ta đã bị điện giật, làm cho anh ta vung cây gậy theo bản năng.

"Kuh!"

Ainz né tránh thất bại, và những âm thanh rạn nứt từ cơ thể của Ainz vang lên cùng lúc anh bị đánh bay ra khoảng xa. Vì anh đã vô hiệu hóa miễn dịch vật lý cao cấp, nên cái thân thể yếu đuối của anh bị một món vũ khí đánh trúng cũng gây ra một lượng thương tổn tương đối lớn. Cơ thể Ainz bay vài mét, không đúng, hơn mười mét trong không khí, giống như một quả bóng bị tấn công bởi một con dơi.

Tiếp theo, anh va chạm với mặt đất, lăn nhào vài vòng.

Tiêng hoan hô như sấm nổ vang lên từ phía đám đông.

Ainz nghe Jircniv hét lên trong niềm vui sướng khi anh lăn trên mặt đất, và độ thiện cảm vừa tăng vọt của anh đối với người đàn ông đó đã tụt xuống nhanh chóng.

Chết tiệt, chúng ta là đồng minh, đúng không? Dù sao khi nhìn thấy vua nước đồng minh ngã trên mặt đất cũng phải biểu hiện chút sự lo lắng chứ?

Mặc dù bị thương tổn, thế nhưng Ainz không còn cảm thấy đau đớn, và anh nằm phụ trên mặt đất, dò xét Võ Vương.

Không có đòn tấn công theo sau đó.

Những âm thanh cổ vũ dần dần nhỏ lại, thay vào đó, một cảm giác bất an bao phủ toàn bộ đấu trường. Tại sao Võ Vương không tiếp tục tấn công? Không, tại sao là Võ Chúa cúi người xuống? Điều gì đã làm động tác của Võ Vương trở nên chậm chạm.

Ainz duyên dáng đứng dậy, phủi những hạt bụi dính trên người đi. Thái độ của anh thản nhiên, không có vẻ bực bội gì với việc mình bị đánh bay.

Ngược lại, động tác Võ Vương vô cùng chậm chạp.

Ainz cười khúc khích.

Lấy biểu diễn tới nói, đây thực sự là hiệu quả tốt nhất

Ainz trở lại vị trí ban đầu của mình ở giữa tiếng chói tai của tiếng ồn. Mà lúc này Võ Vương hỏi một cách nghi ngờ:

"C-cái gì thế này? Độc ... không phải chứ, đây rốt cuộc là?"

"Ta đã không phá vỡ các quy tắc. Đây là một cuộc thi đường đường chính chính. Điều đó nói rằng, đây vượt xa từ 'độc'. Cảm ứng của ta có thể truyền năng lượng tiêu cực vào cơ thể của đối thủ. Tuy nhiên, dùng năng lực tái sinh của Troll có khả năng chữa trị được cái đó. "

Ainz làm cùng một cử chỉ anh sử dụng khi chạm vào Võ Chúa, mở và đóng các ngón tay của mình.

"Tuy nhiên, ta có thể phát huy một cái năng lực khác khi chạm vào anh. Đó chính là năng lực có thể làm tổn thương cơ thể đối thủ. Vậy nên sức mạnh và sự nhanh nhẹn của anh đã được bị giảm xuống. Những thứ này có thể trị được chứ?"

Từ những gì Ainz biết, năng lực tái sinh của Troll chỉ có thể chữa lành tổn thương, nhưng không chưa được việc cơ thể suy yếu.

"Nói cách khác, Võ Vương, ta càng chạm vào anh, năng lực của anh sẽ càng giảm xuống, cho đến khi anh giống như một con sâu bướm."

Đương nhiên, đó là một lời nói dối.

Anh có thể gây ra các trừng phạt đối với khả năng của kẻ thù, tuy nhiên nó cũng có một giới hạn. Anh không thể làm giảm chỉ số xuống mức 0. Tất nhiên, đối thủ của anh không thể nào biết điều này.

Tuy nhiên, những Undead cũng có khả năng tương tự khả năng này, vì vậy anh không thể kết luận rằng đối thủ của mình thực sự không biết. Anh ta có thể nói dối về việc chưa bao giờ chiến đấu với undead, và anh ta có thể biết điều gì đó liên quan đến họ.

Đó là lý do tại sao Ainz đã công khai tuyên bố tên loài của mình.

Overlord là một loài rất mạnh mẽ, và cũng là loài mà các ngươi chưa biết đến. Trong khi anh để lại ấn tượng sâu sắc trong suy nghĩ của Võ Vương, làm cho anh ta cảm thấy rằng năng lực của Ainz là năng lực huyền bí và khó thể thăm dò. Việc Ainz đề cập rằng anh là chủng tộc tối cao và không nói thể gì là để tăng thêm cảm giác lo lắng.

Điều quan trọng nhất là anh đã đưa ra một lời giải thích không cần thiết cho Võ Vương. Điều đó cũng là để gây nhầm lẫn cho anh ta bằng thông tin sai lệch.

-Nói chung, cái gọi là chiến đấu chính là dựa trên sự lừa dối lẫn nhau.

Ainz bình tĩnh quan sát Võ Vương, người dường như không thể phục hồi từ đòn trừng phạt làm giảm khả năng của mình.

Điều này là để xem Võ Vương có phải đang cố lừa gạt bằng hành động của anh ta không.

Hắn ta có thể sử dụng khả năng tái sinh để chữa trị hình phạt làm giảm khả năng của Ainz nhưng lại cố ý không làm điều đó để tạo ra một lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự của Ainz. Hắn ta cũng có thể có một thiên tài, hoặc có một số khả năng ẩn khác mà Ainz hoàn toàn không biết.

Chỉ khi có sức mạnh cực kì áp đảo thì người ta mới có thể chà đạp kẻ thù trong một cuộc chiến.

"... Các hình phạt khả năng ta gây ra sẽ không chữa lành theo thời gian. Ta sẽ làm cơ thể anh suy yếu từng chút một, cho đến khi ta dành cho anh một đòn trí mạng bằng cây trượng này, hiểu không? Vâng, nếu bạn làm thế, thì chúng ta tiếp tục. "

Ainz bước về phía trước, và Võ Vương chậm rãi tạo tư thế.

Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Anh ta cười với chính mình, hay anh ta đang rất nôn nóng đây?

Nếu là cái sau thì tốt rồi...

Bởi vì Võ Vương đeo mũ giáp, Ainz nhanh nhẹ di chuyển bàn tay trái không cầm trượng của mình. Võ Vương cũng phản ứng theo. Có vẻ như anh ta đã rất cảnh giác với nó.

Võ Vương khẳng định đang nghĩ rằng chỉ cần cảnh giác với cái bàn tay trái đó là sẽ không có vấn đề.

Chính là như vậy. Ở trong thí nghiệm của Ainz, anh thấy rằng với mặc kệ là phần nào của cơ thể, anh đều có thể làm ra các đòn tấn công tiếp xúc. Chỉ cần anh muốn, anh thậm chí có thể sử dụng đầu gậy để làm như vậy.

Ainz càng đến gần hơn, và Võ Chúa thì lại từng bước từng bước kéo dài khoảng cách.

Ainz phát ra tiếng cười lạnh lùng.

Từ động tác của họ, các khán giả có thể biết rõ ràng là ai đang chiếm ưu thế, ai đang chiếm yếu thế.

Anh có biết sự khác biệt giữa chúng ta không, Võ Vương? Đúng là anh làm chiến binh có thể là tốt hơn so với tôi. Nhưng giữa chúng ta có một sự chênh lệch tuyệt đối.

Sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Võ Vương là HP.

Ainz có sức khỏe của một nhân vật level 100. Thậm chí nếu cả hai bên từ bỏ qua phòng ngự và tham gia vào một slugging match, cuối cùng cũng sẽ là Ainz giành chiến thắng.

Tuy nhiên, vấn đề nằm trong võ kỹ, những đòn tấn công mà Ainz không biết.

"Trong trận chiến với anh, ngoài việc không sử dụng phép thuật, ta còn đặt ra một quy định khác nữa. Đó chính là liên quan đến các vật phẩm ma thuật. Lần tranh tài này ta không sử dụng các vật phẩm ma thuật -... Nói cách khác, một hạn chế về trang bị. Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn có lợi cho ta."

Ainz chiếm được nhiều vật phẩm từ thời điểm anh còn ở Yggdrasil. Mỗi một món trong số chúng đều là một kho báu vô song trong thế giới này. Vì vậy, nếu Ainz đã sử dụng những thứ đó, anh có thể dễ dàng giành chiến đấu trước Võ Vương. Tuy nhiên, Ainz không cảm thấy đó là cách chiến đấu đúng đắn.

Do đó, Ainz chỉ trang bị các vật phẩm cấp thấp.

"Ta đã tự ra hạn chế bản thân mình, chỉ sử dụng những món vũ khí mà trong trình độ của anh có thể vận dụng. Song mặt khác, ta cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra một món vũ khí mới nhận được."

Ainz cắm trượng của anh xuống mặt đất và rút hai trong số bốn chiếc dao găm treo tại eo của mình. Anh nắm thật chặt nó.

"Hãy thử nghiệm món vũ khí ta đã mượn từ chỗ Momon."

Võ Vương có lẽ không hiểu sự trêu trọc của Ainz. Bản thân Ainz cũng không có ý định khai sáng cho hắn ta. Anh chỉ đơn giản là nói chuyện với chính mình.

"Vậy thì - ta đến đây."

Ainz không cách nào bắt chước được tư thế kỳ lạ -cái kiểu khom mình xuất phát kia. Tuy nhiên, sau khi trải qua huấn luyện, anh đã học được một cách chạy tương tự như cách chạy trên. Anh giống như một mũi tên được bắn ra, lao vọt về phía Võ Vương.

Khoảng cách hai bên rất ngắn. Tuy nhiên,ngay trong nháy mắt trước đòn tấn công của Ainz, cây gậy của Võ Vương vẫn quét ngang về hướng Ainz. Tuy bị dính hình phạt làm khả năng làm cho động tác hơi chậm chạp, nhưng đó thật sự là một đòn tấn công trúng đích.

Ainz không thể thực hiện một đòn né tránh đẹp đẽ như người phụ nữ kia được. Tuy nhiên, Ainz có thể làm một điều mà người phụ nữ kia không thể.

Ainz kích hoạt khả năng của mình, và động tác Võ Vương ngừng lại trong một giây lát.

Ainz nhân cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa họ và đâm dao găm về phía bả vai. Phối hợp với tốc độ chạy của mình, đòn tấn công toàn lực như một mũi tên được bắn ra.

Khi người phụ nữ đó dùng đòn đó đánh anh, cô ta đã làm hỏng bộ áo giáp còn cứng hơn so với adamantite do Ainz dùng ma thuât tạo ra. Đòn tấn công này cũng cùng mức độ với đòn đó, con dao găm xuyên thủng áo giáp và làn da Võ Vương, đâm vào cơ thể Võ Vương.

the-creation-of-npc

-Tuy nhiên ngay trong khoảng khắc đó

"[Reinforce Hide], [Greater Reinforce Hide]!"

Võ Vương kích hoạt võ kỹ của anh ta.

Giống như anh ta đã giải phóng một cái gì đó từ bên trong cơ thể của mình, mũi con dao găm bị đầy lùi về.

Điều làm người ta giật mình là đòn tấn công phát huy hết sức mạnh của Ainz chỉ tạo thành một chút vết thương giống như bị trầy da. Lấy năng lực tái sinh của tộc Troll, loại tổn thương đó sẽ lành trong vòng vài giây.

Võ Vương có lẽ cảm thấy yên tâm bởi điều này. Cây gậy vung về phía Ainz vẫn rất nhanh, và anh đã chỉ lấy một vết trầy xước từ đòn tấn công toàn lực của Ainz. Người ta có thể nói rằng chiến thắng nằm chắc trong tay cho Võ Vương.

Tuy nhiên, đó sẽ là một suy nghĩ ngu ngốc.

"-Phát động."

"Goh! Gowaaaaaaaaah!!"

Ainz giải phóng phép thuật, truyền [Fireball] mà Fluder đã yểm lên món vũ khí này vào vị trí anh đã đâm Võ Vương, từ đó đốt cháy cơ thể của anh ta từ bên trong. Anh nghĩ về việc đâm một con dao găm khác vào bả vai khác, nhưng bởi đòn đâm không đủ mạnh, và áo giáp đánh bật ra.

Ainz đang định nhắm vào một kẽ hở trong bộ áo giáp của anh ta song lại cảm nhận chuyển động từ Võ Vương và lao sang một bên mà không cần nhìn.

Một cơn gió mạnh thổi từ phía sau lưng. Nó chắc hẳn là sức gió tạo ra từ câu gậy.

Sau khi bỏ chạy khoảng 10 mét, Ainz xoay người lại.

Võ Vương dùng cánh tay cầm gậy của anh ta ôm lấy bả vai. Cánh tay khác của anh ta thì buông thõng xuống, có lẽ bất động. Có vẻ như pháp thuật Fluder dường như có một chút quá mạnh mẽ. Có lẽ anh nên đã yêu cầu một Magic Caster yếu hơn để yểm pháp thuật lên nó.

Sau khi nhận ra Võ Vương ở trong tình cảnh khó khăn vô cùng, đám đông phát ra tiếng kêu khóc trong sự cảm thông.

Ainz nhìn quanh đấu trường.

Cho dù anh nhìn về hướng nào đi nữa, anh đều không thể nhìn thấy bất cứ ai cổ vũ cho anh.

Thật lạ lùng ... Trong Yggdrasil, nếu có người nào đó bắt đầu cổ vũ cho mình vào thời ðiểm này cũng không kỳ quái... Mình đoán chiến đấu ở sân khách là một trận đấu khó khăn.

"Không có cách nào khác. Ta nghĩ ta sẽ phải từ bỏ kế hoạch nắm bắt trái tim của khán giả. Vậy thì Võ Vương ... đến lúc giết chết anh rồi."

Ainz thu hồi con dao găm đã được giải phóng pháp thuật và lấy con dao găm khác ra. Con dao găm mới này được yểm một ma thuật công kích hệ acid cấp 3. Anh đã chuẩn bị nó trong trường hợp Võ Vương làm bản thân hắn ta miễn dịch với tổn thương của hệ lửa.

Tuy rằng Võ Vương nhìn như đã bị tổn thương bởi đòn tấn công thuộc tính lửa, nhưng đó có thể là diễn kịch. Quái vật nắm giữ khả năng tái sinh không thể chống lại hoàn toàn các đòn tấn công gây trở ngại cho sự tái sinh của họ, nhưng đó chỉ là tình huống trong Yggdrasil.

Nói không chắc, điều đó cũng áp dụng được đối với thế giới này.

Nếu nói như vậy, kế hoạch ban đầu của anh là giết anh ta bằng cách kích hoạt kỹ năng của mình khi khán giả - khi tất cả mọi người đến xem- cảm thấy chiến thắng đã được quyết định.

"Nếu ngươi nhận thua ngay bây giờ... Ta sẽ kết thúc mọi thứ ở đây."

"Không ... Bệ hạ. Không ... chưa. Tôi dù sao vẫn là Võ Vương. Tôi vẫn là vị vua của đấu trường này. Tôi sẽ chống lại cho tới chết."

"Vậy thì, hãy gỡ mũ bảo hiểm xuống để cho ta nhìn một chút khuôn mặt của anh."

Đó là một yêu cầu thật ngạc nhiên, nhưng Võ Vương vẫn tuân thủ, cởi mũ giáp xuống, lộ ra khuôn mặt của mình.

Mồ hôi thấm đầy trên trán, và khuôn mặt của mình nhăn nhó có lẽ bởi chịu những cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta vẫn hết sức mạnh mẽ.

"Ánh mắt không tệ. Chúng làm ta nhớ về Gazef Stronoff."

"Cảm ơn ngài. Được ca ngợi bởi một người hùng mạnh như ngài làm cho tôi cảm thấy vui sướng."

"... Nói cho ta. Anh có biện pháp nào có thể đánh bại ta không? Anh có biện pháp nào có thể đảo ngược tình thế không?"

"-Không có. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn chiến đấu."

Đó là những lời nói khá thẳng thắn.

Ainz cảm thấy một chút xấu hổ về việc anh đã làm quá nhiều điều lừa gạt trong cuộc chiến này. Ngoài ra, để tạo ra một trận đấu tốt anh đã phong ấn rất nhiều năng lực thực sự của mình.

Bởi vì đối thủ của mình đang chiến đấu một cách nghiêm túc, Ainz buộc phải đáp trả bằng tất cả mọi thứ anh có thể làm, trong phạm vi của những gì anh được phép làm.

Võ Vương, người đã đến ngay trước Ainz, dường như tỏa sáng trong mắt anh.

"Những Thủ Vệ sẽ nghĩ gì về ánh sáng trong đôi mắt ấy ..."

Tuy nhiên, anh biết rằng họ sẽ khinh thường bất cứ sinh vật gì không phải là của Nazarick. Nếu đó là trường hợp - không ít cảm giác lo lắng và cô đơn dâng lên trong lòng Ainz..

Ainz gạt những cảm xúc sang một bên, và từ từ nâng con dao găm của mình lên.

Võ Vương dùng cẳng tay lau sạch mồ hôi trên trán, và một lần nữa đội lại chiếc giáp của mình.

"-Đến đây, Võ Vương."

"Gooohhhhhhh!"

Với một tiếng gầm, cơ thể to lớn của anh ta ép về phía Ainz.

Anh ta nhanh hơn so với vừa giờ. Có lẽ anh ta đã kích hoạt một môn võ kỹ.

Tốc độ kinh người cùng cơ thể to lớn - hai thứ này phối hợp tạo ra một cảm giác áp bức áp đảo, làm cho kẻ thù không thể động đậy được. Không, đối với những người bình thường thì đúng là thế, nhưng những undead miễn dịch với hiệu ứng tinh thần như vậy.

Ainz bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Võ Vương.

Hắn ta thật nhanh - nhưng đó là tất cả.

Độ cân bằng của anh ta không ổn định, có lẽ vì cái vai bị dao găm đâm không thể cử động.

-Kém hơn thời điểm đó.

Càng quan trọng hơn là-

Anh có biết tại sao ta làm cho tốc độ anh giảm xuống không? Nếu anh không biết, vậy thì nó sẽ là điều kết thúc anh?

Ainz kích hoạt khả năng tương tự vừa nãy.

[Despair Aura I (Fear)]

Năng lực này có năm loại hiệu quả.

I là Hoảng sợ

II là Khủng hoảng.

III là Hỗn loạn.

IV là Phát điên.

V là Đột tử.

Hoảng sợ ám chỉ một trạng thái bất thường của sợ hãi, nó gây ra một hình phạt cho tất cả các hành động.

Khủng hoảng là một phiên bản nặng hơn của Hoảng sợ, gây ra bằng cách xếp chồng các hiệu ứng Hoảng sợ lên nhau. Bất cứ ai bị ảnh hưởng bởi tình trạng đó sẽ muốn dùng hết sức lực để chạy trốn người sử dụng khả năng đó- Nói cách khác, họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động chiến đấu nào liên quan đến việc chống lại người đó.

Hỗn loạn có tác dụng như tên gọi của nó. Nếu không có bất kỳ biện pháp phục hồi, mục tiêu sẽ rơi trong tình trạng hỗn loạn.

Phát điên là một tình trạng tiêu cực cực kỳ khó chịu, là một phiên bản lâu dài của Hỗn loạn. Nó không thể được gỡ bỏ nếu không dựa vào phép thuật từ một bên thứ ba.

Và đột tử thì không nói cũng biết, nó chính là gây ra cái chết.

Các hiệu quả sẽ thay đổi theo việc level của một người tăng lên.

Ainz sử dụng hiệu ứng Hoảng sợ đầu tiên, và phát động rồi hủy bỏ nó ngay lập tức. Bằng cách làm như vậy, trong nháy mắt đó hành động tưởng tượng trong đầu sẽ không phù hợp với hành động thực tế của cơ thể, và vì thế cơ thể sẽ cảm thấy như thể bị tê liệt.

Tuy nhiên, Võ Vương đã dự đoán rằng điều này sẽ xảy ra nếu anh cố gắng làm một cuộc tấn công trực diện. Ngay cả sau khi tâm trí và cơ thể đã thoát khỏi hiệu ứng, anh ta vẫn đong đưa cây gậy chùy của mình.

Suy xét đến sự tổ hợp giữa sự trừng phạt làm giảm trị số năng do do cái chạm của Ainz tạo thành và trạng thái sợ hãi, né tránh cuộc tấn công của Võ Vương là một chuyện giản đơn. Tuy nhiên-

"[Strong Strike], [God Skill Single Flash]."

Ainz nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một tia chớp xẹt qua.

Trong đó nháy mắt đó, đau nhức- ngay lập tức bị đè xuống đến mức chịu đựng được - và một cảm giác trôi nổi không chế cả cơ thể.

"[Flow Acceleration]!"

Một cảm giác đau âm ỉ ập đến từ phía trên, theo sau đó một cảm giác đau đớn bùng nổ trong khoảng khắc tiếp theo.

Mặc dù bị bối rối một thời gian ngắn bởi khó nắm được tình hình, Ainz nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Đây có lẽ là một sự kết hợp của hai đòn tấn công. Đòn tấn cồn đánh bay Ainz vào không trung, trong khi đòn thứ hai đập anh xuống mặt đất.

Nếu anh là Suzuki Satoru, anh có thể không có khả năng để nắm bắt tình hình và rơi vào rắc rối. Tuy nhiên, Ainz Ooal Gown miễn dịch với trạng thái tiêu cực.

Ainz biết rằng anh đã ngã trên mặt đất, và cây gậy đang muốn vung xuống người anh.

"Cheh!"

Ainz cựa mình né tránh vừa kịp lúc cây gậy đánh xuống. Có lẽ là do võ kỹ, lực tác động xuyên qua mặt đất và truyền vào trong cơ thể của Ainz.

Tuy nhiên, điều này cũng mang đến thêm bất kỳ thương tổn nào.

Ainz nhảy lên đồng thời cây gậy cắm trong mặt đất cũng bắn lên theo. Hành động này, như mò một cái gì đó từ trong sâu thẳm lên, dường như muốn nói rằng "ta sẽ kết thúc ngươi bằng nó".

Ainz trong nháy mắt làm ra quyết định, dùng dao găm trên tay đỡ lại đòn tấn công lại, và cơ thể Ainz lần thứ hai bay vào trong không trung. Dù rằng tiếng cổ vũ của khán giả vang lên xuyên suốt cả đấu trường, nhưng Võ Vương lại ủ rũ, nguyền rủa một câu "Chết tiệt!". Hắn ta định dựa vào những đòn tấn công liên tiếp này để giải quyết Ainz.

Sau khi bị đánh bay xa vài mét trong không trung, Ainz xoay người vài vòng trên mặt đất và sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế của mình trong khi nói móc vài câu.

"Không có biện pháp lật ngược tình thế nào sao? Bị lừa mất rồi. Punitto Moe sẽ mắng ta vì điều này."

Giống như Ainz, Võ Vương đã tung con át chủ bài - võ kỹ ẩn giấu của mình - ra vào thời khắc cuối cùng. Điều đó chứng tỏ anh là một chiến binh hạng nhất.

Ainz thu hồi một con dao găm, để một bàn tay không cầm gì.

Bởi sự kiêu ngạo và nôn nóng để giành lấy chiến thắng của anh đã mang lại cho anh một đòn cứng rắn- không, là hai đòn trong số chúng đấy. Giờ là lúc nên loại bỏ những suy nghĩ ngây thơ của mình. Anh sẽ phải làm giảm sức mạnh của đối thủ xuống trước khi kết thúc những việc này.

Thật ồn ào...

Tiêng cổ vũ của khán giả thực sự gây phiền nhiễu. Họ vừa nãy vẫn than khóc, và giờ họ đã vui mừng. Đặc biệt là-

-Chết tiệt, Jircniv! Cái quái gì mà "kết thúc tên đó?!" Ah, thật đúng thế...

Ainz di chuyển chầm chậm. Anh không bị thương nặng, nhưng anh đã bị trừng phạt vì sự bất cẩn của mình, vì vậy anh sẽ không mắc vào loại sai lầm đó thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, mình thực sự không hiểu nổi võ kỹ. Đây là những kỹ năng không tồn tại trong Yggdrasil ... đã có người phát triển chúng để chống lại người chơi Yggdrasil? Hay mình chỉ cố gắng để gán ghép một lý thuyết ở đây...? Chờ đã, mà võ kỹ nên là một cái gì đó làm gia tăng tốc độ tấn công chứ? Anh ta có lẽ sẽ thử một ra một đòn tương tự nữa, vì vậy mình tốt hõn nên có giác ngộ về giáp thịt... à không giáp xýõng?

(Lưu ý: chắc Ainz nhớ lầm một câu nói, 肉を切らせて骨を断つ, chuẩn bị việc thịt của bạn bị cắt và xương của bạn bị phá vỡ. Tất nhiên, anh ta không có thịt ....)

Ainz tiến vào phạm vi tấn công của Võ Vương, và Võ Vương lập tức vung gậy của anh ta xuống. Mà Ainz cũng không có né tránh.

Anh một mặt đi tới, mặt khác chịu đựng những cú đánh của Võ Vương.

Cảm giác cuar áp lực nặng nề và đau đớn điền đầy trong anh, nhưng anh có thể làm được điều này do sự chênh lệch rất lớn về lượng HP giữa họ. Không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, cơ thể Undead của anh ngay lập tức nén cơn đau lại, để anh có thể chịu được những nỗi đau đớn mà người sống không thể chịu đựng.

Bằng cách này, Ainz chạm vào cơ thể của Võ Vương.Như thế nào đí nữa, vừa hoàn thành một cuộc tấn công - và sự dưới ảnh hưởng của trạng thái hoảng sợ từ aura của Ainz - khá khó khăn để né tránh nó.

Sau đó, Ainz duy trì việc chạm vào Võ Vương đồng thời vòng tới đằng sau lưng anh ta. Tất nhiên, anh đã liên tục đưa các năng lượng tiêu cực có khả năng trừng phạt xuyên qua bộ áo giáp của anh ta.

"Uooooooooh!"

Lần này, Võ Vương như thể lăn trên mặt đất để kéo dài khoảng cách với Ainz.

Ainz lúng túng không biết có nên truy kích không, nhưng anh quyết định vẫn đứng yên để đề phòng ám chiêu.

Võ Vương nâng vũ khí của mình lên bằng động tác nặng nề. Hơi thở anh ta khá rối loạn, và thái độ ngang ngược của anh ta khi họ gặp nhau lần đầu đã biến mất.

Ainz nắm chặt dao găm.

Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng.

Có lẽ anh ta đã cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, Võ Vương cởi mũ bảo hiểm của mình ra và ném nó sang một bên.

Ở vào lúc Ainz cảm thấy kinh ngạc, Võ Vương cũng cởi toàn bộ bộ giáp của anh ta ra. Tuy nói anh ta đang bị suy yếu, nhưng cũng không tới mức mà anh không thể di chuyển do trọng lượng của chiếc áo giáp.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt Võ Vương, Ainz hiểu kế hoạch của anh ta.

Mình hiểu rồi. Bộ áo giáp có thể phòng vệ dao găm, nhưng nó không làm gì chống lại các hình phạt làm giảm khả năng. Anh ta phải cảm thấy sự đe dọa rất lớn từ nó, đó là lý do tại sao anh ta đánh bạc trên lượng HP còn lại không nhiều của kẻ thù và việc làm cho cơ thể nhẹ hơn một chút chỉ để anh ta có thể kéo dài việc tấn công.

Đó cũng là điều cuối cùng của anh ta- và cũng là một canh bạc rất bất lợi.

"Hãy nói cho tôi nghe một chút ... Tôi rất yếu sao?"

"Cái gì?"

"Bệ hạ. Cho đến bây giờ ngài vân không tiết lộ một phần của sức mạnh thực sự của ngài. Mặc dù không có đôi cánh ma thuật hùng manh của mình, song điều đó hẳn là không làm khó được ngài. Tôi ... Tôi thực sự yếu đến mức độ đó sao?"

Ainz nhắm mắt lại, suy nghĩ mấy giây rồi anh mở mắt ra một lần nữa.

"Đúng vậy, anh rất yếu."

"... Có đúng không."

Cả đấu trường chìm vào im lặng.

Giọng Ainz không thể truyền đến được chỗ khán giả. Tuy nhiên, trong mắt họ thắng bại đã được phân định rõ ràng.

"Trong trận chiến này, tôi đã ngăn cấm bản thân mình sử dụng các vật phẩm pháp thuận và hạn chế nhiều loại năng lực."

"Nếu không, ngài sẽ có kết thúc trận chiến này trong nháy mắt?"

Ainz gật đầu xác nhận.

"Đúng là như vậy. Tuy nhiên, ta biết rất rõ về anh. Vì vậy..." Ainz lắc đầu một cái. Điều này không có nghĩa tính là an ủi anh ta "Đó là do anh chỉ cần có một đối thủ không tốt mà thôi. Nếu anh là người đàn ông mạnh nhất trong Đế quốc ... Ta chỉ sợ ta cũng là người đàn ông mạnh nhất thế giới. "

"Thì ra là vậy ... Thế nhưng ... Tôi thật vui mừng. Biết rằng trên mình còn có người giỏi hơn thì tôi mới có thể vùi đầu vào trong huấn luyện."

"Ta cũng có thể hiểu một phần loại ý nghĩ đó."

Một vài người bạn của anh trong quá khứ - ví dụ, Touch Me - là những người mà anh chưa bao giờ thắng được một lần được trong PVP. Mặc dù vậy, anh vẫn rất hoài niệm những hồi ức về cách anh đã suy nghĩ cách để đánh bại chiến thuật và trang thiết bị của họ.

Ainz mỉm cười với Võ Vương, và Võ Vương cũng mỉm cười với Ainz.

"... Vậy thì, hãy đến đây."

"-Bệ hạ, Vua pháp thuật Ainz Ooal Gown. Cuối cùng, xin hãy chỉ cho tôi - dù một phần nhỏ cũng được- sức mạnh thực sự của ngài. Cho phép tôi trải nghiệm đỉnh cao của sức mạnh!"

Võ Vương đột nhiên giơ vũ khí của mình lên.

"Là như vậy sao ... Rất tốt. Vậy thì, ta sẽ tiết lộ đỉnh cao của sức mạnh cho anh."

Ainz kích hoạt kỹ năng đặc thù, và sải bước đi về phía trước.

Anh đi vào phạm vi tấn công của Võ Vương. Võ Vương vung gậy xuống.

So với giơ lên đỉnh đầu thì tốc độ hoàn toàn khác nhau. E rằng anh ta đã sử dụng võ thuật để tăng mạnh nó. Tuy nhiên, so với tốc độ trước khi anh bị dính hình phạt làm giảm khả năng, thực sự là quá chậm.

Cây gậy đánh về phía cơ thể Ainz, song Ainz không thèm để ý.

Đòn tấn công không có cách nào gây tổn hại cho cơ thể Ainz của.

Ainz đi qua nó, giống như anh được một cơn gió nhẹ vuốt ve.

Tuy rằng gặp những đòn tấn liên tiếp, nhưng Ainz tiếp tục tiến tới, nhìn thẳng vào đôi mắt Võ Vương.

Võ Vương mỉm cười, như thể đã từ bỏ. Ainz đâm mũi dao găm nhọn vào ngực Võ Vương đang không có chút ý định lùi lại, và sau đó giải phóng phép thuật niêm phong bên trong.

♦ ♦ ♦

Ainz nhìn xuống cái xác của Võ Vương.

Tiếp theo, anh kích hoạt một vật phẩm ma pháp mà anh đi mượn. Đó là một chiếc loa phóng thanh.

"Hãy lắng nghe! Hỡi thần dân của Đế quốc! Ta gọi là Vua pháp thuật, Ainz Ooal Gown!"

Giọng Ainz vang vọng khắp đấu trường, dội lại với âm thanh the thé. Anh nhanh chóng nói tiếp.

"Ta có một kế hoạch đào tạo và rèn luyện các mạo hiểm giả trong Vương quốc Sorcerous. Bằng việc bồi dưỡng và bảo vệ các mạo hiểm giả, rồi gửi họ đến khắp nơi trên thế giới, điều đó sẽ mang lợi cho đất nước của ta. Đa số mạo hiểm giả phải tự lo cho bản thân. Nhưng đã có bao nhiêu người ngã xuống trước khi đạt tới đỉnh cao?"

Ainz nhớ lại nhóm mạo hiểm giả mà anh đã đồng hành trong khoảng thời gian ngắn.

"...Vậy nên, ta dự định sáp nhập Công hội mạo hiểm giả vào Sorcerous. Sẽ có những người lo sợ, rằng tự do của họ sẽ bị tước mất một khi Công hội mạo hiểm giả trở thành một tổ chức chính phủ. Ta không thể bác bỏ điều đó. Tuy nhiên, như các ngươi đã chứng kiến, sức mạnh của ta còn hơn cả đủ. Ta không có ý định dùng các ngươi như công cụ chiến tranh. Vương quốc Sorcerous chỉ chiêu mộ những ai tìm kiếm phiêu lưu thực sự! Những ai khao khát thám hiểm cái chưa biết, những ai khao khát khám phá thế giới, và mơ ước trở thành mạo hiểm giả, đến với ta! Ta cam kết, với sự giúp đỡ của thứ sức mạnh mà loài người không thể nào mơ tới, ta sẽ giúp các ngươi đứng vững trên chính đôi chân của mình. Giờ, hãy chiêm ngưỡng một phần nhỏ của thứ sức mạnh thần thánh đó."

Ainz đi tới chỗ Võ Vương.

"Võ Vương đã chết! Ai sẽ xác nhận điều này?"

Im lặng như tờ.

"Chết là chấm hết cho mọi thứ. Thế nhưng-như một số người đã biết, cái chết có thể bị chinh phục."

Ainz rút ra một cây đũa, và chĩa vào ngực Võ Vương.

Nếu hắn mà không sống lại, chắc anh chỉ còn biết đào hố mà trốn quá. Trái tim không tồn tại vì thế mà đập nhanh hơn.

"Nhìn đây!"

Kích hoạt đũa phép, Võ Vương đột nhiên hít sâu. Và sau đó, ngực hắn bắt đầu nhấp nhô.

"Ma pháp hồi sinh là phạm trù của những tu sĩ tối cao. Tuy nhiên, nó không là gì với ta cả! Nói thế, nhưng các ngươi vẫn phải trả một lượng vàng thích hợp! Ta, kẻ đã chinh phục cái chết, sẽ hỗ trợ các ngươi! Nào, hãy về với ta, những người khao khát trở thành mạo hiểm giả chân chính!"

Giữa những tiếng xì xầm sôi nổi, Ainz niệm phép [Fly].

Điểm đến là căn phòng VIP của Jircniv.

Liếc mắt xung quanh, Ainz để ý chỉ còn Jircniv và hai vệ sĩ ở lại. Những người khác xem ra đã về sớm. Ainz thấy vui vì bớt được rắc rối, nhưng không nói ra.

"Chà, thứ lỗi cho ta về chuyện vừa nãy, Jircniv-dono. Oya, sắc mặt của anh có vẻ tốt hơn rồi. Thật nhẹ lòng mà."

Jircniv đứng lên có chút loạng choạng. Tuy nhiên, vì anh ta đã cổ vũ nhiệt tình thế nên chắc không sao.

"Xin lỗi vì làm ngài lo lắng, Gown-dono."

"Ahhh, đừng để tâm. Ai cũng sẽ lo nếu người quen của họ nhìn có vẻ không khỏe thôi."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Đó thật là một trận đấu gay cấn. Quả không ngoài mong đợi, Gown-dono. Nghĩ rằng ngài có thể đánh bại chiến binh mạnh nhất của Đế quốc dễ dàng như thế. Ta không thể nói gì hơn ngoài 'tuyệt diệu'"

"Ngài quá khen. Đó là một trận đấu hay. Nó có thể đã có kết quả khác. Chỉ là ta gặp may thôi."

Nhìn cách Jircniv cổ vũ cho Võ Vương, anh ta hẳn là một fan bự. Nếu đúng vậy thì anh không làm gì sai cả.

Hay đúng hơn-

-Đồ chết bầm!! Anh không cổ vũ cho tôi gì cả! Tôi biết hết đấy!

Bụng nghĩ vậy nhưng Ainz đâu dại mà nói ra.

Nếu suy nghĩ bình tĩnh hơn, trong trận chiến giữa chiến binh nước mình và chiến binh nước khác, lẽ dĩ nhiên là cổ vũ cho chiến binh nước mình rồi.

Cơ mà...nếu Jircniv cổ vũ cho Ainz, thì chỉ số tình cảm của anh - một cụm từ mà Peronocino vẫn hay dùng - hẳn sẽ tăng đến chóng mặt.

"Người ngoài cuộc có thể không nhận ra, nhưng ta dám chắc ngài không hề nhầm lẫn, Gown-dono. Vậy, tiếp theo - thứ lỗi cho ta. Bây giờ ta nên nói gì nhỉ?"

"Đúng vậy" Ainz đồng ý. Nói cách khác, anh không muốn nói chuyện với Jircniv quá lâu ở một nơi như thế này.

Ainz không muốn Jircniv nhận ra Ainz Ooal Gown chỉ là một người bình thường.

Vô duyên vô cớ 'quảng cáo' ở đấu trường, đã vậy còn vượt biên trái phép, Ainz cứ nghĩ mình sẽ bị mắng, nhưng có vẻ Jircniv không có tâm trạng quở trách.

Càng tốt! Đây là cơ hội để anh biến khỏi đây.

"Chà, cái đó-." Ainz kịp thời nuốt ngược những lời nói thân mật chuẩn bị bắn ra. Như thế chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình cả. "Hãy kết thúc mọi thứ bây giờ. Ta sẽ tới thăm ngài vào lúc khác, Jircniv-dono."

Cá nhân Ainz muốn quay về bằng ma pháp dịch chuyển tức thời, nhưng anh phải đi đón Ainzach đã. Vì vậy, anh sẽ hạ cánh trước, rồi dịch chuyển ngay - sau đó...

Đang suy nghĩ như thế, Ainz chú ý Jircniv đang nhìn anh chằm chằm, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Tên này định nói cái gì đó kỳ quặc lắm đây.

Một tình huống quá đỗi quen thuộc với những người bán hàng. Ainz quay đầu nhìn Jircniv.

"Bệ hạ. Ta có một thỉnh cầu. Ngài sẽ lắng nghe chứ?"

Đéo. Thế giới sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu anh có thể nói vậy.

Nhưng Ainz sẽ không chạy trốn khỏi thực tế. Anh mỉm cười - mặc dù cái mặt không cười - và nhẹ nhàng trả lời "Cứ nói".

"Vậy, ta hy vọng - không, Đế quốc Baharuth mong muốn trở thành nước phụ thuộc của Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown."

"......Hả?."

Ainz không khỏi phát ra tiếng kêu kì quặc khi nghe những lời đó.

Não bộ anh vẫn chưa thể theo kịp những gì anh vừa nghe.

Hai vệ sĩ cũng đang trợn mắt sửng sốt.

Thiếu chút nữa là Ainz đã đưa tay vỗ trán Jircniv.

Cậu Làm Gì Thế ?!

Cơ mà nước phụ thuộc là quan hệ kiểu quái gì thế? Ainz biết từ đó, nhưng không biết chính xác nghĩa chúng là gì.

Vấn đề hệ trọng như vậy, anh không thể quyết định một mình. Thiết nghĩ nên bàn bạc với Albedo và Demiurge trước khi đưa ra câu trả lời.

"...Jircniv-dono, đề nghị trở thành nước phụ thuộc..."

Vậy cái kế hoạch xây dựng "tình bạn thắm thiết" giữa Ainz và Jircniv thì sao....ể ể ể ể ể ể ể !?

Ainz nên nói gì về vấn đề này đây? Có ổn không nếu anh nói "Ta vẫn chưa nghĩ tới nó" ?

Tuy nhiên, Demiruge và những người khác có thể đã có ý định tương tự. Anh không muốn đau đầu thêm nữa, nhưng bỏ mặc vấn đề này cũng không ổn.

Phương án tốt nhất có lẽ là gạt anh ta bằng cách nào đó.

Sau khi cân nhắc từng chữ trong đầu, Ainz trả lời:

"Vấn đề này không nên thỏa thuận bằng miệng. Ta không thể trả lời ngay lập tức, nhưng ta tin nó nên được viết ra giấy trắng mực đen."

"Vậy có nghĩa là, một khi ta đưa bản cam kết cho ngài, ngài sẽ chấp nhận?"

Eh? Nghiêm túc đó hả? Ainz định hỏi câu đó, nhưng nhanh chóng nuốt ngược trở lại. Có lẽ do anh đã bình tĩnh phần nào. Sự thật là, anh đã không còn bấn loạn như mới đầu nữa. Từ tận đáy lòng, Ainz thầm cảm ơn cái cơ thể undead của mình.

Nhưng vấn đề vẫn còn nằm đó.

Ý ta không phải vậy, ta chỉ muốn kéo dài thời gian thôi.

Tất nhiên anh không thể nói vậy rồi, vậy nên, anh phải nghĩ ra một câu trả lời mà Jircniv chấp nhận được. Không còn cách nào khác.

"....Dĩ nhiên. Vậy, hãy gửi một bản sao đơn thỉnh cầu trở thành nước lệ thuộc, cũng như một bản dự thảo về địa vị và sự đối đãi của Đế quốc trong tương lai đến văn phòng của ta tại Vương quốc Sorcerous, Jircniv-dono. Sau đó, hai ta sẽ bàn bạc đầy đủ chi tiết."

"Ta sẽ làm vậy. Ta sẽ cố gắng hoàn thành chúng nhanh nhất có thể và giao tận tay Bệ hạ. - Vậy thì, bây giờ, xin Bệ hạ cho phép ta nói với người một cách ngang hàng - như những vị vua với nhau. Sau này, mong ngài giúp đỡ nhiều hơn."

Mặc dù đã bình tĩnh lại, Ainz vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thế bất nào lại dẫn đến cớ sự này. Anh chỉ gật đầu đáp lại Jircniv.

Tiếp đó, cố gắng không để lộ vẻ hoảng loạn, Ainz hạ xuống đấu trường bằng phép [Fly].

"Sao lại thành ra thế này vậy trời? Hay đúng hơn, trong trường hợp này, Albedo và Demiurge sẽ làm gì...?"

Ainz chùng vai xuống, ủ rũ như một đứa trẻ chắc mẩm sẽ bị bố mẹ mắng khi về tới nhà.

♦ ♦ ♦

Căn phòng VIP chìm trong im lặng sau khi Vua pháp thuật rời đi. Như muốn phá tan sự im lặng khó chịu ấy, Nimble la lên:

"Bệ hạ!"

Nhíu mày khó chịu một cách cường điệu, Jircniv nhìn Nimble.

"Ngươi ồn ào quá. Lỗ tai của ta vẫn chưa bị điếc."

"Tha-tha lỗi cho thần. Nhưng, nhưng thần có thể biết chuyện gì vừa xảy ra không ?!"

"Ngươi muốn biết tại sao ta lại đưa ra quyết định đó?"

Nimble gật đầu xác nhận. Jircniv liếc nhìn Baziwood, người đang có nét mặt tương tự.

"Ta hiểu...vậy, ngươi khuyên ta nên làm gì đây?"

Jircniv cười nhạo bản thân.

"Kể từ khi hắn đến đây, cùng với - ah! Thỏa hiệp với Pháp quốc Slane coi như đổ bể rồi. Các ngôi đền cũng không nghĩ tốt về ta. Ngươi nghĩ sẽ mất bao lâu để thỏa hiệp trở lại? Mà đó cũng đâu phải là vấn đề thời gian, đúng không?"

Jircniv nghĩ mình sẽ làm gì nếu anh là một trong những người đứng đầu Pháp quốc Slane.

Nếu một quốc gia đưa ra một cái cớ nghe hết sức thảm hại như, "Đó là do Ainz Ooal Gown đã nhìn thấu kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi nào có mưu đồ gì!!", họ chắc chắn sẽ nghĩ hợp tác với quốc gia này chẳng mang lại lợi ích gì và bỏ rơi nó. Không, họ sẽ lợi dụng quốc gia đó cho những âm mưu sau này.

Liên minh với Pháp quốc Slane coi như bỏ.

"Và rồi hắn nói, "Nào, Jircniv-dono, hãy cố gắng hết sức để thoi thóp mà không có Pháp quốc giúp sức đi há!". Ôi chao, quả nhiên là Bệ hạ, Vua pháp thuật Ainz Ooal Gown. Ta đây xin ngả mũ bái phục. Ngài nhìn xa trông rộng hơn ta tưởng. Đầu tiên, ngài để cho đối thủ tự đắc, và rồi hạ gục họ trong một nhát khi họ lơ là cảnh giác."

Mặc dù là kẻ thù với nhau, nhưng Jircniv không thể nào không tán dương cái kế hoạch hoàn hảo đó.

Nó được tính toán chi li, tỉ mỉ đến từng chi tiết, để đảm bảo anh không còn con đường nào khác ngoài đầu hàng. Không một quân tiếp viện dành cho Đế quốc, trong khi Ainz đã có chứng cớ vững chắc cho hành động của họ.

Nói cách khác, Đế quốc sống chết ra sao đều nằm trong tay Ainz.

Baziwood bất lực lắc đầu. Có vẻ như họ đã hiểu tình cảnh của họ hiện giờ.

"Ahhh, điều này thật...nên nói thế nào đây. Hắn hoàn toàn đi guốc trong bụng đối phương. Hắn đánh ngay điểm yếu của ta. Kiểu như vậy."

"Chính xác. Ta không thể nghĩ ra cách nào để đối phó với hắn. Ta đã thân tàn lực kiệt rồi. Giờ mọi thứ có ra sao cũng đều ổn cả."

"Bệ hạ..." Nimble lặng nhìn Jircniv và nói nhỏ.

"Nói hắn là undead cũng chưa chính xác vì hắn rất quỷ quyệt. Cứ như hắn biết cách đập nát ý chí người khác vậy."

"Nhưng...kể cả vậy, trở thành nước phụ thuộc có hơi....."

Jircniv nhẹ nhàng nhìn Nimble, người vẫn chưa chấp nhận được.

Anh hiểu cảm giác của Nimble.

Tuy nhiên, anh thà chọn một giải pháp dựa trên lí trí sáng suốt, còn hơn cái cảm xúc tự tôn trẻ con của mình. Nhưng nếu ngay cả Jircniv còn không giải quyết được, thì đối với Nimble sẽ khó khăn chừng nào ?.

"....Ta sẽ nói thẳng. Chúng ta không thể thắng. Giải pháp duy nhất của chúng ta, như ta đã nói, là phải làm những thuộc hạ thân tín của hắn nổi loạn. Ta không thể nghĩ ra cách nào để chống lại hắn. Ngươi cũng thấy trên chiến trường đó rồi đấy, hắn vô đối khi là một magic caster."

Hai người họ gật đầu đồng ý.

"Vậy khi hắn là một chiến binh thì sao? Có thể giết hắn bằng một thanh kiếm không?."

Jircniv nhún vai.

"Ngươi thấy rồi mà, đúng không? Kể cả khi là một chiến binh, ngay cả Võ Vương cũng không thể đánh bại. Và thế quái nào?! Hắn nhận những đòn tấn công của Võ Vương mà vẫn không sao ?! Có phải nhờ phép thuật?."

"Thần không chắc, nhưng cũng có thể."

"Vậy đó. Nói cách khác, hắn có thể vô hiệu hóa bất cứ đòn tấn công nào bằng phép thuật. Nên ám sát là không thể. Có khi nào hắn bất diệt không?."

"Chà, hắn ta có một cơ thể vật lí, nên thần nghi ngờ khả năng hắn là bất diệt."

"Vậy sao hắn không hề bị thương?."

Nimble ú ớ không nói được gì, đành bất lực quay sang Baziwood. Nhưng Baziwood vẫn giữ im lặng, hai bờ môi mím lại thành một đường thẳng.

"...Vậy giờ cứ làm thế này đi. Thu thập tất cả thông tin về vũ khí của Võ Vương. Sau đó triệu tập tất cả các ma pháp sư và mạo hiểm giả mà chúng ta có thể tìm được, để bàn bạc tại sao Vua pháp thuật không bị thương. Cũng may, tuyên bố vừa rồi của hắn tức chống lại Công hội mạo hiểm giả, nên họ sẽ sẵn sàng giúp chúng ta thôi."

"Vậy sao ta không thử những cách đó trước khi đề nghị trở thành nước phụ thuộc? Cũng may là hắn từ chối."

Jircniv cảm thấy phiền phức bởi câu nói của Nimble, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh và không thể hiện nó ra. Thay vào đó, anh nhìn Nimble với gương mặt khổ sở.

"May? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ta lại nghĩ khác. Ngược lại, không phải tốt nhất khi thúc tiến quá trình phụ thuộc càng nhanh càng tốt sao?" Jircniv hỏi Nimble, người đang có biểu cảm khó hiểu trên gương mặt.

"Tại sao ngươi nghĩ Vua pháp thuật sẽ từ chối đề nghị làm nước phụ thuộc của chúng ta?."

"Điều, điều đó...tôi tớ của ngài không chắc..."

"Nếu hắn ta là một kẻ bất tài, không biết cách xử lí những tình huống bất ngờ - hắn có thể có suy nghĩ như ngươi nói. Tuy nhiên, đối thủ của chúng ta là Vua pháp thuật, nhớ chứ? Xem xét đến trí thông minh siêu phàm của hắn, hắn chắc chắn đã vẽ ra một kế hoạch cho tương lai chỉ trong phút chốc, ngay sau khi chúng ta đề nghị trở thành nước phụ thuộc. Mà nếu hắn có từ chối sau khi đã suy nghĩ kỹ, điều đó ám chỉ đề nghị của chúng ta không khớp với mục đích của hắn."

"Và mục đích đó là?."

Jircniv nhăn mặt khó chịu trước câu hỏi của Baziwood.

"Sao ta biết được?! Nhưng dù mục đích đó là gì, hẳn sẽ không tốt cho chúng ta. Nếu không, hắn sẽ không bối rối như thế khi chúng ta đề nghị trở thành nước phụ thuộc. Chúng ta chỉ biết là....mục tiêu của hắn là thứ mà hắn không thể thực hiện chỉ trong Vương quốc. Trong trường hợp đó - "

Jircniv để bộ não đã quá tải của mình, thứ sẽ sớm bốc khói, hoạt động hết công suất.

Đối thủ của anh là Ainz Ooal Gown. Hắn chắc chắn có vài mục tiêu trong đầu.

Là một vị vua của Vương quốc Sorcerous, hắn muốn điều gì? Ghét điều gì ?

Mặc kệ vần trán đã lấm tấm mồ hôi, Jircniv ép mình suy nghĩ.

"-Công hội mạo hiểm giả? Có khi nào hắn muốn làm gì đó với Công hội mạo hiểm giả, nên đã từ chối yêu cầu phụ thuộc?"

"Thế cái tuyên bố đó thì sao?...Liệu đó có phải là đáp án không, thưa Bệ hạ? Trong một vài năm nữa, những cá nhân giỏi nhất và nổi trội nhất của Đế quốc sẽ thoát ly khỏi đất nước."

"...Ta không hiểu lắm. Nói ta nghe, sao ngươi lại kết luận như vậy?."

"Lời tuyên bố đó có nghĩa tự do của các mạo hiểm giả sẽ bị hạn chế. Nhưng mặt khác, có được một thế lực mạnh mẽ như Vua pháp thuật nâng đỡ là một đề nghị rất hấp dẫn. Trong thế giới của các mạo hiểm giả, số người chết lớn hơn rất nhiều so với những người thành công gây dựng tên tuổi bản thân. Tuy nhiên, có một cá nhân mạnh mẽ như vậy hỗ trợ họ...chà, ít ra thì đó là suy nghĩ của những người không tự tin vào bản thân. Hơn nữa, 'nhờ' có các kỵ sĩ mà những mạo hiểm giả cấp thấp không có nhiều việc làm."

"Chảy máu chất xám.....mặc dù họ không tự tin vào bản thân, không có nghĩa họ không có năng lực."

Có những người rất tài giỏi, nhưng lại tự ti. Nói là thế, nhưng phải là người rất tự tin vào bản thân mới dám đi khám phá thế giới mới.

"Nếu vậy, với những lí do đó thì càng không nên phản đối lời mời chư hầu sao? Nhưng mà...chẳng phải sẽ thuận lợi cho chúng ta nếu trở thành nước phụ thuộc sao? Bằng cách đó, hắn ta có thể nuốt chửng Công hội mạo hiểm giả một cách trực tiếp....Ah! Ainz Ooal Gown! Tại sao trí tuệ của ngươi lại vượt xa ta như vậy?! Mưu đồ của ngươi thâm sâu đến nỗi ta cũng bắt đầu không thể theo kịp!."

"Có thể nào hắn ta không nghĩ gì hết không?."

Jircniv quắc mắt liếc xéo Baziwood vì câu đùa ngớ ngẩn của ông.

"Ngươi đang nói cái quái gì thế? Hắn ta đã lường trước hành động của chúng ta đến mức này...không, nó không thể đoán được. Chúng ta cũng cần phải xem xét cảm xúc căm ghét người sống của hắn."

Có lẽ ngộ nhận Vua pháp thuật suy nghĩ giống như những undead tầm thường là sai lầm.

Có lẽ Ainz đã lường trước rằng Jircniv sẽ bâng khuâng suy nghĩ và đoán về điều này, để rồi tính toán cả khả năng đó trong kế hoạch của hắn. Hẳn tên đó đang chờ đợi Jircniv với một vòng tay dang rộng nhằm thúc đẩy tiến trình phụ thuộc hóa.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?." Nimble hỏi.

Hẳn ý anh là nước đi sau này của Đế quốc.

"...Ta dự định loan tin này cho các quốc gia lân cận. Đầu tiên, ta sẽ tập hợp những người ghi chép bản thảo và nói với họ một cách ngắn gọn, rằng Đế quốc chọn quy hàng và trở thành nước phụ thuộc của Vương quốc Sorcerous, và chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ làm cho những quốc gia đó nhanh chóng biết tin này và để nó lan rộng ra. Như vậy, Vương quốc Sorcerous sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó."

"Bệ hạ....."

Hai người bọn họ cúi đầu cay đắng.

Ngay cả Baziwood cũng mang vẻ mặt như thế, khiến Jircniv không khỏi nghi vấn liệu đây là trò đùa?

Jircniv xóa bỏ nụ cười cay đắng trên khuôn mặt, thay thế bằng giọng nói thủ thỉ, ôn tồn.

"Sao ủ rũ thế? Có nhiều loại phụ thuộc mà. Nếu Đế quốc được phép tự trị phần lớn, thì chúng ta có thể tiếp tục sống như bây giờ. Không - nếu Vương quốc Sorcerous bảo kê chúng ta bằng sức mạnh phi thường của họ, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?."

Nghe đức vua của họ kể về một tương lai có chút tươi sáng (chắc vậy), sắc mặt hai người bọn họ cũng đỡ hơn phần nào.

"Vì thế, chúng ta cần phải giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ. Nếu Vương quốc Sorcerous không cho chúng ta tự trị, Đế quốc sẽ bắt đầu tan rã. Có thể sẽ xuất hiện vài thành phần không hài lòng với hiệp ước mà nổi loạn."

Jircniv bắt đầu nghĩ về các thế lực trong Đế quốc.

Thế lực quan trọng nhất là quân đoàn kỵ sĩ. Nhưng họ sẽ không về phe chống đối hiệp ước phụ thuộc. Mà nếu họ có phản đối, thì cũng chỉ dừng lại ở những lời than phiền. Họ sẽ không hành động.

Tiếp theo là quý tộc. Chúng không thể đoán trước được. Trong khi một số người chỉ than phiền về quyết định của Jircniv, số khác sẽ lợi dụng thời cơ này để hạ bệ Hoàng đế Đẫm máu. Chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn để trở thành vị vua mới của Đế quốc sau nước phụ thuộc.

Thường dân chắc sẽ không sao. Đối với họ, chỉ cần cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng, họ không ngại lệ thuộc vào nước khác.

" - Các tu sĩ sẽ không để yên."

Các ngôi đền sẽ không bao giờ chấp nhận. Và tình hình sẽ trở nên tệ hơn nếu các ngôi đền không những phản đối, mà còn ngăn cấm các biện pháp phục hồi. Anh cần phải thuyết phục họ không ngừng nghỉ, đến khi họ chịu theo phe anh.

"...Ngài sẽ ổn chứ, Bệ hạ?."

"Ai biết? Khi ta vẫn còn đây, Đế quốc sẽ có cơ hội tốt nhất để trở thành nước phụ thuộc. Và ta định phô trương kết quả của quyết định đó...mặc dù ta biết mình không nên nói vậy."

Tại sao lại là mình, Jircniv nghĩ.

Kế vị ngôi vương từ cha anh, Jircniv đã và đang dẫn dắt Đế quốc từ từ lớn mạnh. Trong cả quá trình đó, anh không hề phạm một sai lầm nào.

Và rồi con quái vật đó đột nhiên xuất hiện, mọi thứ cứ thế trật đường ray.

Có lẽ vấn đề không nằm ở cách anh đàm phán với con quái vật đó. Chỉ đơn giản Ainz Ooal Gown là một sự tồn tại với trí tuệ vượt trội loài người.

Chỉ trong một tháng, mọi thứ đã đổi khác.

Jircniv thở dài đầy sầu não.

"Mình hẳn là người đàn ông xui xẻo nhất thế giới."

Mặc dù chỉ là đồn thổi vẩn vơ, nhưng tin tức về việc Silver Canary chuyển trụ sở từ Đế quốc sang Liên minh Thành phố Quốc gia đã đến tai Jircniv không lâu sau đó. Vào ngày tiếp theo, Jircniv không chịu thấu mà than khóc: "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai*".

(*Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai = Xui xẻo không đến một lần, may mắn không đến hai lần. Ý nói Họa nhiều hơn phúc)

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 10-Chương Kết

Demiurge dạo bước qua Tầng 9 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick với tâm trạng hạnh phúc

Cái cảm giác trở về sau một thời gian dài hẳn là một loại ảo giác của hắn. Bởi vì thỉnh thoảng hắn cũng sẽ trở về đây, khoảng thời gian lâu nhất hắn từng rời khỏi đây chỉ vào khoảng chừng hai tuần. Dù vậy, nó cũng là nguyên nhân tạo ra những loại ảo giác này, rõ ràng là hắn cảm thấy vui sướng khi đi trên nơi này.

Càng lúc càng gần chỗ cần đến làm tâm trạng của hắn ta trở nên vui vẻ.

Không để tâm đến những vệ sĩ mà Cocytus sắp xếp ở hai bên cửa ra vào, Demiruge điều chỉnh lại cà vạt và kiểm tra lại vẻ ngoài của mình. Đương nhiên, hắn vẫn thường chú ý, nhưng hắn không bao giờ muốn chủ nhân của mình thấy dáng vẻ không ra thể thống gì dù chỉ một chút.

Sau khi kiểm tra cẩn thận vẻ ngoài được chăm chút quá mức của mình, Demiurge gõ lên cửa căn phòng.

Một cô hầu gái từ bên trong cánh cửa được mở, ló đầu ra để xác định khách đến.

Demiurge muốn thử lén nhìn thoáng qua chủ nhân của mình qua khe hở, nhưng hắn không thể làm những việc đáng xẩu hổ như thế.

"Ainz-sama có ở trong phòng không?"

"Tôi rất xin lỗi, Demiurge-sama. Ainz-sama hiện giờ không ở đây."

Mặc dù trong lòng Demiurge đột nhiên chùng xuống, nhưng hắn không để nó hiện ra trên mặt mình.

"Là như vậy sao. Vậy thì Ainz-sama đã đi đâu?"

"Thật sự xin lỗi, tôi không biết. Tuy nhiên nói không chừng Albedo-sama có thể biết chút gì đó."

Cô ấy nói đúng.

"Vậy à. Albedo đang ở đâu?"

"Ngài ấy ở ngay trong phòng này."

Demiurge biết rằng Albedo sẽ coi phòng của chủ nhân như phòng làm việc của cô ta. Cô ta không thể dùng căn phòng đã được phân cho sao? hắn thường nghĩ thế, song sau khi xem xét đến tính cách của cô ta, hắn đành tiếp tục giữ im lặng. Cái quan trọng nhất là chủ nhân biểu thị sự tán thành với việc này. Nếu đã vậy hắn không thể ngông cuồng bình luận thêm.

"Cô ta đang làm việc?... Ngươi có thể hỏi giúp ta một chút xem liệu giờ có tiện để vào không?"

"Vâng, thưa ngài."

Cánh cửa trước mặt hắn đóng lại. Sau đó, nó lại mở ra lần nữa.

"Ngài có thể vào. Demiurge-sama."

Demiurge bày tỏ lòng biết ơn với cô hầu gái khi bước vào phòng. Và Tổng quản Thủ Vệ xuất hiện trước mắt hắn, ngồi ở vị trí của chủ nhân.

Tầm mắt cô bắt đầu hạ xuống, và bắt gặp Demiurge.

"Đã lâu không gặp, Albedo."

"Ah, Demiurge. Anh đã làm việc vất vả bên ngoài rồi. Hôm nay là làm sao?"

"À, nó liên quan tới các vấn đề trong Thánh Quốc. Tôi muốn có được sự cho phép để bước vào giai đoạn cuối cùng của kế hoạch. Tôi sẽ cần một Doppelganger. Vậy, Ainz-sama đâu rồi?"

"Ngài ấy hiện đang ở một nơi hơi xa. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ không thể trở về sớm..."

Nói cách khác, ngài ấy hiện không ở E-Rantel, Demiurge phán đoán như thế. Nếu không cô ấy đã không dùng cách nói kì lạ như vậy.

"Vậy thì có chút rắc rối. Trong trường hợp đó tôi sẽ thực hiện công tác chuẩn bị trên Tầng 7 cho đến khi Ainz-sama trở về."

"Nếu là chuyện khẩn cấp, sao anh không liên lạc bằng [Message]?"

Demiurge cau mày, và quan sát biểu hiện của Albedo.

Mặc dù vẫn là nụ cười như thường ngày của cô ta, Demiurge dường như đọc được một số cảm xúc khác ẩn sâu bên trong.

Nếu đó chỉ là đùa giỡn lời nói của hắn, thì không thành vấn đề.

Demiurge nhanh chóng nhìn kĩ cô, nhưng hắn cũng không thể đọc thấu triệt nó.

Điều đó khiến hắn khó chịu, nhưng một lần nữa, đây không phải một cuộc thi về vị trí Số 1.

Trong toàn bộ Nazarick, chỉ duy nhất hai người hắn không nhìn thấu đó là chủ nhân và Albedo. Để đáy lòng an bình, hắn đặt họ sang một bên như ngoại lệ hiếm hoi với mình.

Demiurge nhún vai.

"Nó cũng không cấp bách. Nếu sau ngày mai Ainz-sama không trở lại, tôi sẽ tự mình thông báo cho ngài ấy."

"Ainz-sama không hề đề cập ngài ấy sẽ đi trong bao lâu. Nhưng có thể ngài ấy sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài."

"Vậy, đến lúc đó tôi sẽ đến chỗ Ainz-sama. Đó cũng không phải là vấn đề cần phải sử dụng đến [Message] .

"Ara? Tại sao? Nếu thực sự là việc quan trọng, báo cho ngài ấy càng sớm càng tốt sẽ càng thể hiện sự trung thành, không phải sao?"

Nụ cười của Albedo đã thay đổi. Nếu trước đó nó là nụ cười giả tạo thường thấy, thì giờ đây nó là một nụ cười nguy hiểm, tàn bạo. Cô hẳn phải có một số suy nghĩ xấu trong tâm trí.

Cô dường như bất kể phải làm gì cũng phải để chính mồm hắn nói lý do ra.

Thật mệt mỏi, Demiurge nghĩ vậy, trong khi bày tỏ lý do của mình.

"Tôi muốn thể hiện thành tích của mình với Ainz-sama, nên tôi không muốn sử dụng phương pháp như vậy để liên lạc với ngài ấy. Dù tôi có thể được khen ngợi của Người qua [Message] , song quả thật tôi vẫn mong muốn được nghe trực tiếp giọng nói của Người. Không gì hơn thế. Đó không phải đó là mơ ước chung của toàn bộ Nazarick sao?"

"Mm, đúng vậy, Demiurge. Như anh nói, mọi người đều có mong muốn như thế."

"Thế, Ainz-sama đã đi nơi nào rồi?"

"Ngài đã tới thăm Vương quốc Người Lùn, nơi ít được biết đến vì từ trước đến nay chưa từng liên lạc ngoại giao. Do đó, chúng ta không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian."

"Ai hộ tống ngài ấy vậy?"

"Shalltear và Aura.

Không có vấn đề về phương diện sức chiến đấu. Thế nhưng về những mặt khác có chút làm người ta lo lắng.

Aura thì ổn. Cô bé không thể gây ra rắc rối lớn cho Ainz-sama. Tuy nhiên, gương mặt của kẻ còn lại xuất hiện trong đầu Demiurge.

"Nhưng, mang theo Shalltear, chẳng lẽ ngài ấy muốn hủy diệt Vương quốc Người Lùn sao?"

Mare sẽ là lựa chọn tốt hơn cho một cuộc đàm phán bằng lời nói. Nếu vậy, mục đích của sự lựa chọn này là vì lí do gì đó khác.

"Những Thủ vệ khác đang làm gì vậy?"

"Cocytus đang quản lý khu hồ ngầm. Mare thì đang xây dựng mê cung ở ngoại ô E-Rantel. Sebas cũng đang thi hành nhiệm vụ ở E-Rantel. Mặc dù tôi không biết Ainz-sama muốn làm gì, nhưng ngài ấy đã không mang theo cả quân đoàn, nên đây sẽ là một chuyến thăm hữu nghị, phải không?"

"...Chưa đủ thông tin để phán đoán. Tại sao Ainz-sama lại muốn tới Vương quốc Người Lùn?"

"Demiurge. Chúng ta không thể dự đoán được những suy nghĩ của Ainz-sama."

Đúng như Albedo nói.

Chủ nhân của hắn, Ainz Ooal Gown, là đấng tối cao trị vì Nazarick, người ẩn giấu vô số mưu mô chiến lược xảo quyệt chỉ trong một nước đi nhỏ. Demiurge - kẻ được tạo ra với những tài năng xuất sắc - thậm chí không thể hy vọng chạm tới được vầng hào quang của ngài. Cố gắng đọc động cơ của chủ nhân là một sai lầm ngu xuẩn.

Tuy nhiên, cảm nhận được ý chí của chủ nhân mình để chuẩn bị sẵn sàng trước sẽ thể hiện lòng trung thành thực sự.

Nếu mình không cố gắng hơn nữa...

Khi Demiurge đang xác định lại niềm tin của mình một lần nữa, Albedo cầm lên một mảnh giấy da ở trên bàn.

"Thứ này đến từ Đế Quốc vào ngày hôm qua. Tôi xem nội dung của nó sau khi có được sự cho phép của Ainz-sama qua [Message]. Trong đó là một yêu sách phụ thuộc của Đế Quốc. Những vấn đề chi tiết về việc trở thành nước phụ thuộc sẽ được xác định đàm phán sau."

Demiurge rất kinh ngạc. Thứ này đến quá sớm so với dự kiến.

"Làm sao có thể? Theo dự đoán của tôi, lẽ ra Đế Quốc nên chỉ đề nghị làm nước phụ thuộc sau khi Vương Quốc sụp đổ..."

"Đây chính là kết quả sau chuyến thăm Đế Quốc của Ainz-sama."

"Đây đúng là... không hổ là Ainz-sama..."

"Ah, Demiurge. Anh thực sự nghĩ rằng Đế Quốc sẽ chỉ có thể trở thành nước phụ thuộc sau Vương Quốc chứ?"

"Tất nhiên, tôi đã lên kế hoạch như vậy."

"Bất kể là sử dụng thủ đoạn gì?"

"Cô đang muốn nói gì vậy?"

"Ainz-sama thường nhắc tới tên anh. Nguyên văn là 'Ngươi có nghe được gì từ chỗ Demiurge không? Vậy, mọi chuyện chắc vẫn ổn.' Nói cách khác, rõ ràng là có gì đó trong kế hoạch của anh mà ngài ấy không hài lòng."

"Cái gì.. Albedo, tại sao cô không nói với tôi sớm hơn? Nói như vậy-"

"Nói như vậy làm sao?"

Demiurge nói không ra lên.

"...Để tôi hỏi anh lần nữa. Không có cách nào làm cho Đế Quốc thành một nước phụ thuộc sớm hơn Vương Quốc sao?"

"...Có. Nhưng, nó cần phải để Ainz-sama hành động. Thật đáng xấu hổ cho một người thủ hạ khi đưa ra đề nghị như thế. Thêm nữa, tôi nghĩ sẽ cần một số biện pháp - cần tốn ít nhất là một tháng - sau một cuộc bạo loạn ở đô thị lớn. Do đó, tôi tin rằng tốt hơn là nên chinh phục Vương Quốc rồi mới bắt đầu với những nơi khác...Vậy Ainz-sama đã dùng bao nhiêu thời gian vậy?"

"Bởi vì tôi đã đi đến Vương Quốc nên không chắc lắm , nhưng trước sau gộp lại e rằng chỉ là ba ngày."

Đôi mắt Demiurge trừng lớn.

Quá nhanh.

Ngài ấy đã phô diễn sức mạnh chinh phục của mình như thế nào? Làm thể nào ngài ấy đập tan ý chí của Hoàng Đế, kẻ đã tìm cách liên minh với những quốc qia khác?

Mặc dù Demiurge đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo khiến cho Hoàng Đế không kịp trở tay, dường như chủ nhân hắn đã tạo ra một kế hoạch thậm chí vượt xa nó.

"Ba ngày? Làm thế nào ngài ấy làm được điều đó...?"

"Thuận tiện nói luôn, hình như không hề có thương vong."

Demiurge hoàn toàn cứng họng. Chỉ cảm thấy sự tôn kính và ngưỡng mộ không ngừng dâng lên với đấng thống trị tuyệt đối. Ngài ấy chính thật như Tử Thần vậy, thầm lặng đứng sau lưng Hoàng Đế và rồi nghiền nát trái tim hắn.

Sự run rẩy truyền từ đỉnh đầu đến toàn bộ cơ thể. Vui mừng khôn xiết, ngưỡng mộ, sợ hãi và sự tôn kính được pha trộn lẫn nhau, và cái cảm xúc phức tạp này khiến cơ thể Demiurge rung động không ngừng.

"Không hổ là, không hổ là Ainz-sama. Người hoàn toàn ngoài tầm với những người như tôi. Ngài quả đúng là một chủ nhân quá mức hoàn mỹ. Không ai ngoài ngài ấy có thể xứng đáng lãnh đạo những Đấng Tối Cao. Mặc dù chỉ một chút nhưng tôi thực sự ghen tị với Pandora's Actor."

Albedo cười haha, nụ cười tràn ngập cảm giác ưu việt.

Đó hẳn là cái cảm giác ưu việt mà một người phụ nữ cảm thấy khi bị buộc phải yêu một người đàn ông tuyệt vời như vậy.

"Ngoài ra, Ainz-sama đã lệnh cho chúng ta tự quyết định làm thế nào để xử lí vấn đề chư hầu của Vương Quốc."

"Để cho chúng ta? Tại sao?"

"Không phải rõ ràng rồi sao? Có thể phát triển kế hoạch đến độ này phần lớn dựa trên kế hoạch của anh, Demiurge. Hơn nữa Ainz-sama không nói gì với anh liền lấy việc biến Đế Quốc thành nước phụ thuộc làm tiền đề để đẩy manh kế hoạch. Vì thế ngài ấy hẳn sẽ thấy đau lòng."

Demiurge vẫn chưa hiểu tại sao. Nếu cảm thấy không vui với sự bất lực của bản thân thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng tự hồ không phải như thế

"...Là sao? Tôi vẫn không hiểu."

Hah~ Albedo giống như mệt mỏi buông một tiếng thở dài.

"Đó là bởi vì Người tin tưởng anh. Nói cách khác... giải thích thế nào nhỉ. Anh lẽ ra nên tự hiểu điều đó với trí tuệ của mình, nhưng nó có lẽ là thế này. Không theo kế hoạch của anh tương đương với việc không tin tưởng khả năng của anh. Ainz-sama đã chờ đợi liên lạc của anh vì ngài không muốn như vậy. Tuy nhiên, Ainz-sama cảm thấy anh quá bận tâm về ngài ấy. Nên hành động đơn độc của ngài ấy ý cố gắng muốn nói 'đừng lo lắng về ta'. Tôi cho là như vậy."

Đó là câu trả lời anh có thể thừa nhận. Không, phải nói là không còn câu trả lời nào khác ngoài nó.

"Điều này thực sự là..."

Demiurge cúi mặt xuống vì quá xấu hổ. Cùng lúc đó, hắn tràn ngập vui sướng sau khi nhận ra chủ nhân đã suy nghĩ vì mình.

"Demiurge. Chúng ta phải hành động để đền đáp lại tấm lòng của Ainz-sama."

"Tất nhiên rồi, Albedo."

Demiurge đã phấn khởi trở lại.

"Để không phụ sự mong đợi của Ainz-sama, chúng ta hãy hoàn thành kế hoạch nước phụ thuộc cho Người thấy sau khi Người trở về!"

"Đúng vậy. Ainz-sama đã tự mình đi đến đó, nên hẳn sau lưng còn nhiều việc quan trọng tồn đọng lại . Ngài ấy chắc sẽ trở nên bận rộn sau khi trở về từ Vương quốc Người Lùn."

Demiurge mỉm cười.

"Đúng vậy, Albedo. Đúng vậy.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-The Craftsman Of Dwarf:Mở Đầu

Gondo Firebeard thay đổi quần áo làm việc của mình.

Đó là một bộ quần yếm với thiết kế rất thô ráp và được may bằng loại vải chắc và bền. Tính co giãn của nó cực kém và không cảm thấy thoải mái khi mặc nó vào. So với mấy bộ quần áo bình thường, đó đúng thật không phải là một sự lựa chọn tốt. Nhưng đối với một hoàn cảnh tồi tệ như bên trong đường hầm, nó lại có tác dụng rất lớn. Không mặc cũng chả sao cả, nhưng nếu quay đầu nhìn về lịch sử của người lùn, sẽ phát hiện ra là so với lúc trần truồng đào móc khoáng thạch trong đường hầm, thì bộ trang phục trên người hiện tại cũng là một bước tiến vĩ đại rồi.

Tiếp đó, hắn đội một chiếc mũ giáp kim loại,thứ dành cho bộ binh hạng nhẹ trang bị, lên đầu. Bởi vì khu mỏ trong ngọn núi rất ẩm ướt, trực tiếp đội nó lên sẽ cảm thấy rất ngột ngạt do nhiệt độ và mồ hôi đổ ra trong lúc làm việc. Bởi lẽ đó, những người thợ mỏ đều sẽ lót thêm một chiếc khăn mặt dày vào trong chiếc mũ giáp.

Cuối cùng là tấm thẻ kim loại đeo lủng lẳng ở trên cổ. Trên đó ghi một con số 5. Nó ngụ ý rằng công việc của ông kéo dài 5 ngày. Theo chế độ năm ngày lao động năm ngày nghỉ ngơi, ông rốt cuộc cũng đối mặt với ngày làm việc cuối cùng.

Nói cách khác, ngày mai sẽ là ngày Gond tạm thời được tự do.

Sau khi kết thúc công đoạn chuẩn bị, Gond từ phòng thay đồ đi ra ngoài và đi thẳng về hướng chỗ cũ, phòng chờ.

Sau khi chen lấn xô đây qua vài người lùn, Gondo ngay lập tức tìm được tên của mình trên bảng thông cáo. Trên tấm bảng đó, ngoài cái tên Gond ra, còn có 4 cái tên khác. Bốn người đó chính là thành viên cùng ca với Gond, hay cũng chính là những người hôm nay sẽ làm việc cùng hắn.

Ở cái phòng chờ không được gọi là rộng rãi này, tìm được một người đồng sự đồng cam cộng khổ cùng mình là một chuyện nhỏ như con thỏ. Có vẻ như Gondo là người cuối cùng tới đây. Bởi vì ngay ở lúc Gond định chạy về phía trước, đối phương đã ngay lập tức phát hiện ra ông.

"Ohhh! Gondo! Lâu rồi không gặp!"

"Hahahh! Gagaiz! Thật may mắn khi anh là trưởng ca. Vậy thì hôm nay mong anh chiếu cố nhiều hơn. Những người khác cũng thế!

"Hah! Gond! Ngày hôm nay cùng làm việc cho thật tốt nhé!

"Mm, mm. Hôm nay là ngày thứ năm. Ngày cuối cùng. Tôi sẽ cố gắng hết mình!"

"Ha - Tôi cảm thấy mình chẳng muốn không muốn làm việc tẹo nào-"

Họ trò chuyện dăm ba câu như thế trong khi rời khỏi phòng chờ và đi mượn cuốc chim, xẻng và các loại công cụ khác. Sau đó, họ lại đi lĩnh hộp cơm trưa gồm lương khô và thức uống, cùng với hai lít nước được đặt trong một vật phẩm ma thuật có khả năng giữ nhiệt .

Tuy đó không phải bia -thứ đồ uống yêu thích của người lùn. Tất nhiên là không có khả năng nào là nó cả. Sự thật là Người lùn có sức chịu đựng cao với những đồ uống có cồn, vậy nên không ai trong số họ bị say nếu uống một ít cả. Nhưng dù là thế, không có ông chủ mỏ nào để công nhân của mình đụng tay vào thứ thức uống quái quỷ trong khi làm việc ở đường hầm nguy hiểm.

Nhưng nói thì nói như thế -

Một người lùn đã làm một hớp rượu, thứ không được cung cấp, từ cái bình treo ở hông.

"Puhaa~~~ "

Hơi thở ra mang theo hương vị của chất cồn.

Không phải chỉ mình người lùn đó làm vậy, chính Gondo cũng mang vài cái túi theo bên người.

Tất nhiên, ông không đến mức mang rượu theo bên người như tên kia. Tuy nhiên ông mang theo một bình nước, súp, 5 cây kẹo đường và bánh mì do chính Người lùn làm để bổ sung khẩu phần ăn của mình.

Bên trong đường hầm quá nóng, vì thế ngoài những vật phẩm tiếp tế chứa nhiều calorie, họ còn phải mang theo người những bình nước dự trữ. Thực tế khẩu phần ăn của họ chỉ ở mức tối thiểu. Ông chủ của họ là loại người sẽ cắt giảm đi những chi phí có thể cắt giảm.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, họ bước lên gặp người lùn phụ trách đường hầm khai thác mỏ của đất nước này.

Ở phía đối diện quầy hàng là một tên người lùn đeo kính mắt, vừa nhìn qua có thể cảm nhận kẻ đó là một kẻ quái gở, nham hiểm. Hắn ta nhíu mày và nhìn về phía đoàn người Gonda.

Hình như hắn ta có vẻ muốn phê bình với tên người lùn tỏa ra mùi rượu nồng nặc và miệng đang khẽ lẩm bẩm vài tiếng kia nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Hắn là nhân viên quản lý, nhưng hắn dù sao cũng là một người lùn và hắn khá hiểu những điều này. Hay đúng hơn vì Gaigaz đã lên tiếng trước để chặn đứng hắn:

"Tôi là Gaigaz, hôm nay chúng tôi sẽ làm việc ở đâu?"

Gã người lùn nhìn-khá-nham-hiểm đó hừ một tiếng, sau đó dời ánh mắt đang nhìn về những người khác của hắn về tấm bản đồ đang cầm trên tay. Mặc dù tầm nhìn của họ bị quầy hàng ngăn cản, nhưng có thể đoán ra được rằng đó là một tấm biểu đồ, thứ ghi chếp tất cả việc phân phối các địa điểm đào khoáng.

"Mấy người sẽ làm ở khu vực 8821 "

" 8821 ... là khu khoáng thạch nhiệt đó sao? "

Khoáng thạch nhiệt là một thứ cực kỳ quan trọng với người lùn.

Người lùn là chủng tộc của lòng đất. Phần lớn thời gian họ sinh sống dưới lòng đất . Vì thế, khi họ sử dụng mấy thứ như than đá và củi lửa để sản sinh nhiệt lượng cho việc sưởi ấm, nấu ăn và rèn, nó sẽ làm ô nhiểm bầu không khí xung quanh và làm cho cuộc sống của họ thêm phần khó khăn.

Thực tế là có tồn tại một vật phẩm ma thuật có khả năng làm trong sạch bầu không khí. Tuy nhiên, để chế tạo ra nó cần sức mạnh của Druid. Tuy nhiên Druid là người lùn rất hiếm thấy. Vì thế họ không có cách nào tạo ra vật phẩm ma thuật đó với số lượng lớn.

Vì thế, họ dùng một loại kim loại có tên gọi là khoáng thạch nhiệt để thay thế.

Khoáng thạch nhiệt là một loại kim loại đặc biệt. Chỉ cần ai đó cầm một kim loại có độ cứng cực cao -ít nhất cũng phải cứng hơn Mithril - đập vào nó thì nó sẽ tạo một nhiệt lượng cực lớn. Người lùn sử dụng thứ kim loại kỳ quái này giống như sử dụng than đá, và các lò nung kim loại cùng với lò rèn đã tiêu thụ một lượng lớn khoáng thạch nhiệt. Bởi thế, khoáng thạch nhiệt là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của người lùn .

Tiện thể nói luôn, củi và những thứ tương tự là những thứ hiếm gặp ở nơi này.

"Được rồi, cầm lấy cái này."

Một đống thẻ kim loại được quăng lên trên mặt quầy, đó là những tấm giấy thông hành giúp thợ mỏ ra vào đường hầm. Gagaiz luồn chúng vào chiếc dây chuyền của mình bằng sự khéo léo, điều mà người ta sẽ cho rằng không thể nào thực hiện được bởi những ngón tay thô ngắn của ông.

Sau đó, ông nghiên cứu cẩn thận tờ giấy được gửi cho mình. Ông sẽ đưa cho những người khác đọc sau khi ông xác mình xong nội dung của nó.

Sau đó không lâu lắm, tờ giấy được truyền đến tay Gondo. Như mọi khi, nó chỉ dẫn con đường đường dẫn đến nơi họ làm việc. Gondo ghi nhớ những ngã ba quan trọng vào đầu mình. Đó là vì chúng sẽ giúp họ chạy trốn trong các trường hợp khẩn cấp. Cho dù nơi đây là khu mỏ của người lùn, nhưng không có nghĩa là những con quái vật sẽ không xuất hiện, vì vậy nó cần được suy tính một cách cẩn thận.

"Sử dụng xe đẩy đặt ở điểm rẽ thứ ba."

"Hiểu rồi, chúng ta đi thôi!"

Họ tra dầu lên xe đẩy, thứ được điều khiển bằng tay, nằm ở ngã rẽ thứ ba và đẩy nó về phía Gagaiz theo mệnh lệnh của ông ấy. Bên trong đường hầm được thắp sáng bởi những chiếc đền lồng được làm ra từ những khoáng thạch phát sáng tự nhiên. Tuy nhiên, những chiếc đèn lồng thì lại được đặt cách rất xa nhau , làm cho nhiều chỗ đường hầm được bao phủ trong bóng tối đen kịt. Nhưng mà bất cứ người lùn nào đều có có Darkvision, thứ năng lực giúp dễ dàng nhìn xuyên màn đêm. Tuy nhiên không phải có năng lực thì ở bao xa cũng có thể nhìn thấy được, nhưng nó đủ để di chuyển từ lồng đèn này sang lòng đèn khác .

Nếu như là các chủng tộc sinh sống ở thế giới bên ngoài, có lẽ họ cũng không thể nào chịu đựng được áp lực trước cảm giác ngột ngạt do những con đường hầm mang lại . Tuy nhiên với những người lùn sống bao đời dưới lòng đất thì đó lại là chuyện nhỏ. Nhìn các đường hầm có vẻ chật chội nhưng chúng lại khá rộng rãi đối với những người lùn. Chiều cao trung bình của một người lùn là khoảng 130cm, cho nên đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đào một đường hầm cao khoảng 180cm là đã quá rộng rồi .

Chẳng bao lâu sau, từ phía trước truyền đến những tiếc bước chân.

Nếu đó là thợ mỏ như Gondo và những người khác, thì họ lẽ ra đã nghe được âm thanh của xe mỏ. Nhưng mà họ hoàn toàn không nghe được những âm thanh nào na ná như thế. Vậy thì đó là thứ gì? Song dáng vẻ của đoàn người Gondo không có vẻ gì là đang cảnh giác khi đối mặt với những điều trên. Nếu nó là âm thanh patapata của đôi chân trần chạy trên mặt đất thì họ khẳng định đã sớm bỏ hết tất cả mọi thứ và chạy trốn về theo đường cũ. Tuy nhiên đây không phải trường hợp đó, đây là tiếng bước chân được tạo ra bởi đôi giày .

Bọn họ suy nghĩ xem chủ nhân của tiếng bước chân đó là ai.

Một lát sau, trong tầm nhìn của bọn họ xuất hiện một đội người lùn.

Gondo và những người còn lại nép mình vào hai bên bên của bức tường để không cản trở những bước tiến của nhóm người kia. Nói thì nói thế, nhưng chiếc xe đẩy thì lại nằm chình ình ở giữa đường hầm, vậy nên suy nghĩ không gây cản trở cho nhóm người kia cũng chỉ là mong muốn đơn phương của Gondo và những người khác .

"Mấy người muốn đi về phía trước sao? Hiện tại ở đó không có gì cả thế nhưng hãy cẩn thận một chút. "

"Cảm ơn cho sự lo lắng của ông. Chúng tôi sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của ông."

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, họ nói lời từ biệt nhóm người Gondo .

Người lùn đi ở vị trí dẫn đầu là một Bác sĩ hầm mỏ, một Magic Caster từ một hệ thống thay thế.

Công việc của ông ta là thi triển phép thuật gia cố đường hầm để đảm bảo cho những người thợ mỏ không bị thương bởi cho những khối đá nham thạch rơi khỏi trần hầm hay các khối đá sắc nhọn trong lúc đào bới,.. v.v....

Bởi họ chẳng biết khi nào hầm mỏ sẽ sụp cả, cho nên kiếm một biện pháp nào đó để gia cố đường hầm là cực kì cần thiết. Nhưng gỗ - một vật liêu thường được dùng cho việc gia cố hầm mỏ - lại gặp khó khăn trong việc vận chuyển đến Vương quốc Người lùn. Vì thế, các Bác sĩ hầm mỏ sử dụng phép thuật của họ để gia cố lại vách tường của đường hầm.

Hơn nữa, họ còn có thể điều tra có phải hay không đào nhầm đến gần đến nguồn nước hay khí ga. Có họ ở bên cạnh, những thợ mỏ có thể yên tâm làm việc mà không cần phải lo lắng về chuyện sập hầm hay thứ gì đó tương tự.

Đằng sau Bác sĩ hầm mỏ - người có nhiều công việc quan trọng để làm - là một chiến binh người lùn mặc trên người một bộ áo giáp nhẹ.

Số lượng bác sĩ hầm mỏ thật sự không nhiều, vì vậy họ được hộ tống bởi bốn người đàn ông.

Hai đội người đi đan xen qua nhau , tiếng bước chân của bọn họ cũng dần dần đi xa.

Cũng giống như bao thành phố bình thường khác của người lùn, thành phố Fio Kula nằm ở trung tâm của một số mạch quặng còn hoạt động -chỉ có vùng phía Tây vẫn chưa được đào bới vì một số lí do - nó xuyên qua lòng những dãy núi cao hiểm trở, nằm ở bên dưới lòng đất.

Trái với tính cách không để ý tới chuyện vặt vãnh, hào phóng, ngay thẳng của mình, người lùn là nhà tư duy toán học tài ba. Ví dụ thành phố là một trái tim thì các đường hầm tỏa ra khắp nơi giống như những mạch máu này là sản phẩm của những phép tính phức tạp, và chúng tạo những tác phẩm nghệ thuật hình học trong khi được khai thác. Những cái đường ray lắp đặt trong các đường hầm chính rỗng rãi được dành cho những chiếc xe đẩy, còn các thang máy vận hành bằng sức người thì lại phục vụ cho những đường hầm khoan dọc sâu vào lòng đất.

Ngoài ra còn có vô số những đường hầm nhỏ, thứ bắt nguồn từ những đường hầm chính, kéo dài về mọi phía. Khi cộng tất cả chúng vào, độ dài đường hầm có thể dể dàng kéo đến hàng trăm cây số .

Nhưng cũng chính vì thế mà không đủ số lượng người lùn canh gác. Ngay cả muốn một tiểu đội cảnh vệ đi kèm với với một đội thợ mỏ cũng không thể làm được. Bởi vậy, nếu như một con quái vật xuất hiện, thợ mỏ không hề có sự lựa chọn nào cả ngoài việc bỏ tất cả mọi thứ ở lại và bỏ chạy về những nơi có bố trí cảnh vệ.

Tuy nhiên đáng tiếc nhất là, mọi người trên thế giới đều biết rằng, những người lùn đều có chân ngắn. Có thể bỏ chạy an toàn chắc sẽ là một phép màu trong cả nghìn năm.

Gondo và những người còn lại dừng xe đẩy của họ tại giữa lối đi và kích hoạt lồng đèn, một vật phẩm ma thuật. Sau đó, họ tiến đến một bên của lối vào, với trên tay là các công cụ khai thác. Đích đến của họ nằm phía cuối con đường hầm trước mặt - nơi mà họ đào trong ngày hôm nay.

Gagaiz nhanh nhẹn đưa ra các mệnh lệnh, những người thợ mỏ bắt đầu làm việc mà không có bất kì lời khiếu nại nào. Người thì vung cái cuốc chim và đào bới, người thì dùng cái chêm để đào hố trên vách đá, người thì dùng xẻng xúc đất đá vào cái sọt, người thì mang cái sọt đến xe đẩy, người thì đẩy xe đẩy tới chỗ đá vụn đang được chất thành đống -

" Được rồi , bắt đầu nào "

Và như thế, một ngày làm việc đã bắt đầu .

***

Mặc dù với cơ bắp khỏe mạnh, nhưng lặp lại công việc một cách máy móc vô số lần cũng đồng nghĩa là cơ thể họ khao khát đươc nghỉ ngơi vào lúc công việc của họ kết thúc .

Họ cởi quần áo làm việc bẩn thỉu ra rồi tiến vào nhà tắm dành riêng cho thợ mỏ.

Nhà tắm này hoạt động dựa trên lượng nhiệt tỏa ra từ các lò nung kim loại của các xưởng rèn quốc hữu hóa. Mặc dù nước không quá nóng, nhưng đó là nhiệt độ hoàn hảo để đánh tan đi sự mệt mỏi trong cơ thể của họ .

Gondo dùng chiếc gáo múc thứ nước nóng màu nâu trong bồn và dội nó từ trên đầu xuống mà không có tí e dè nào.

Có vẻ như màu sắc của nước là do hàm lượng sắt trong nước, và trên thực tế ai cũng có thể nhận ra vị tanh nhàn nhạt nếu ngậm nó trong miệng .

Nước nóng tẩy sạch bụi bẩn bám trên cơ thể của Gondo .

Ông dùng sức gãi râu và tóc. Một người lùn không biết cách chăm sóc và làm sạch bộ râu của mình thì rất khó có thể chứng minh mình là một người trưởng thành.

" Này, Gondo! Tắm xong đi làm một chén không?"

Gagaiz hét to lên khi đang lau mình bằng chiếc khăn ở ghế đối diện .

Gondo dội thêm nước nóng từ đầu xuống dưới để tẩy đi bụi bẩn trên người và ngâm mình trong bồn nước nóng trước khi hét lại :

"Sợ là tôi phải từ chối rồi! Tôi còn có việc không thể không đi làm! Chờ lần sau có cơ hội vậy!"

"Vậy sao! Thật tiếc! Nếu ông đã đổi ý thì hãy đi xuống Quán Bia Trắng và làm một hai cốc với bọn tôi !

"Ồ, tôi sẽ mong đợi đến lúc đó đấy."

Gagaiz giống như đang bắt đầu nói chuyện với người bạn khác của ông ấy. Gondo ở trước lúc có ai đó có thể mời ông đã đứng dậy từ bồn tắm, nhanh chân chạy ra ngoài với một câu "Tôi đi trước đây".

Sau khi lau khô cơ thể và mặc lên người một bộ đồ sạch sẽ, Gondo bước đến quầy của tên người lùn quản lý có vẻ ngoài trông nham hiểm kia. Ông cởi miếng kim loại đeo trên cổ ra và đưa nó cho hắn.

Người quản lý cẩn thận kiểm tra miếng kim loại sau đó đặt một cái túi da nhỏ lên quầy .

Đây là phần tiền lương năm ngày. Do tỉ lệ tử vong trong khu mỏ khá cao nên tiền lương trên căn bản đều được tính theo tuần. Có người nói rằng trước đây họ đã được trả theo ngày, nhưng nó dẫn đến tình huống người làm công không đủ tiền trả cho thức uống tại quán rượu. Vì vậy mới có một loại ý kiến là chính vì tình trạng như thế mà hệ thống hiện tại mới được lập ra. Hơn nữa trên thực tế, tuy không chiếc túi kia có khá nhiều tiền, nhưng Gagaiz và những người khác sẽ cầm một nửa chúng cho việc uống bia.

" Gondo, tính cả hôm nay thì đã được một tháng rồi nhỉ. Hãy để tôi nhìn mặt ông cái."

"Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì với hơi thở của tôi."

"Tôi là người đưa ra phán xét , không phải ông."

Hắn dùng cái đèn pin từ trong quầy và chiếu vào Gondo

Gondo không thích ánh sáng chói mắt đó nhưng ông vẫn tiếp tục nhìn phía trước .

Hít bụi trong khoảng thời gian dài sẽ làm suy yếu chức năng của phổi. Điều đó làm da dẻ người đó từ từ trở nên trắng xám, tình trạng này gọi là bệnh tuyết trắng, lần kiểm tra này là để xem ông có dấu hiệu nào của loại bệnh kia không.

"Hm, đúng là không có vấn đề gì cả."

"Bệnh đó sẽ làm lúc hít thở tạo ra những âm thanh kì lạ. Nếu không có bất kì âm thanh nào là không sao à?"

" Đúng vậy, từ trước tới nay tôi đều sử dụng cách đó để phát hiện ra bệnh. Tuy nhiên kiểm tra khuôn mặt sẽ chuẩn xác hơn là nghe âm thanh của phổi . Hay là ông coi thường những kinh nghiệm của tôi ?

"Tôi cũng không có nói như thế. Kinh nghiệm cũng rất quan trọng . "

"Vậy thì đừng có than phiền nữa. Nó chẳng mang đến chỗ tốt cho ai cả đâu. Ngoài ra-Gondo, ông có cân nhắc việc nhận một chức vụ ở đây không? Ông có thể là đội trưởng của một nhóm đấy. Dù sao ông có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó."

"Thật xin lỗi, tôi không làm được nó đâu ... tôi sẽ cần phải rời khỏi nơi này, và tới hôm nay thì tôi đã kiếm đủ chi phí cần thiết cho chuyến đi dài ngày rồi."

Gondo rất keo kiệt đến nỗi những người khác nói ông là một người không nên quan hệ cùng. Nhưng thật ra ông tiết kiệm tiền là để mua những vật dụng cần thiết cho một chuyến du lịch.

"Lại muốn đi nơi nào sao?"

"Tôi dự định đi đến thành phố bị bỏ hoang mấy năm trước, Fio Lansa ở phía Nam và sẽ đi đào bới ở đó.

Tên nhân viên quản lý người lùn có vẻ ngoài trông nham hiểm trợn trừng hai mắt khi nghe điều này .

" Cái gì ? Có thể ông cho rằng tôi đang nhiều lời vô ích, nhưng ông cũng biết rõ ràng đấy là một nơi rất nguy hiểm mà phải không. Ông định đi cùng với ai?"

"Về câu hỏi trước, tôi đương nhiên biết về điều đó. Còn về câu hỏi sau, câu trả lời của tôi là NO."

Số người đi cùng càng nhiều, nguy cơ bị phát hiện sẽ càng cao hơn. Nhưng một khi bị phát hiện sẽ làm một vài người trong bọn họ chết hoặc nói không chừng tất cả bọn họ đều sẽ bị diệt sạch. Để ngăn ngừa điều đó, đi một mình từ lúc bắt đầu sẽ tốt hơn và giảm đi nguy cơ bị phát hiện .

"Ông bỏ quên thứ gì ở đó sao? "

" Không phải, tôi đã nói trước đó với ông rồi mà? Tôi dự định đi đào."

"Tôi không rõ ông muốn đi đào cái gì. Nhưng đào ở chỗ này không phải là tốt rồi à? "

" Hm, làm việc ở đây, dù cho cố gắng đến như thế nào...Tuy rằng căn cứ vào số lượng chúng ta vận chuyển được ít hay nhiều, nhưng trên căn bản đó là khoản tiền cố dịnh. Sự thật là làm việc ở đây đơn giản là không kiếm lời được bao nhiêu."

"Lương cao hơn những công việc phổ thông."

Người lùn ở trước mặt ông nói đúng. Chính bởi lương chỗ này cao hơn chỗ khác và để gom góp được một số tiền làm kinh phí trong thời gian ngắn, Gondo mới quyết định làm việc ở đây.

"Chút tiền này không đủ cho mục đích của tôi. Cho nên tôi mới muốn đi đào ở thành phố bị bỏ hoang. Ở đó, bất kẻ tôi đào ra được loại kim loại nào, sẽ không bị ai nói này nói nọ."

Nhân viên quản lý nhíu mày.

Những lời lẽ của Gondo có lẽ khá bảo thủ nhưng trong đó cũng có phần chính xác.

"Ông muốn đào sắt trắng sao? "

"Đúng vậy. Chính là thứ đó. Dù sao nếu tôi đào được nó ở nơi đó, dù muốn chiếm làm của riếng cũng chẳng ai nói gì."

Thực tế là tất cả khu mỏ ở đây đã được quốc hữu hóa. Do đó, nếu họ muốn sắt trắng thì phải trả một cái món tiền kếch xù- một cái giá thích hợp với nó. Tuy nhiên, bất kì thứ gì đào được từ khu mỏ đã bị bỏ hoang sẽ thuộc vào quyền sở hữu của người tìm thấy.Thế nhưng, nếu như bất kỳ chuyện gì xảy ra với họ ở nơi đó, đất nước sẽ không đưa ra bất kì sự trợ giúp nào.

"Ông sẽ bán cho tôi chứ? Tôi sẽ thu mua giá cao."

Họ chưa từng đào lên được sắt trắng từ các khu mỏ gần thành phố. Do đó, một khi thanh phố sử dụng hết quặng, không thể nghi ngờ là giá của loại kim loại kia sẽ tăng cao ngất ngưởng

Tuy nhiên, Gondo lại biết là người nhìn như một kẻ nham hiểm trước mặt ông không phải vì lợi ích của cá nhân mà đưa ra lời đề nghị đó. Ông ta sở dĩ nói ra những lời đó hoàn toàn là từ lòng tốt của mình.

Hắn có lẽ sẽ thương lượng với Gondo với cái giá cao hơn những người khác đưa ra.

Thế nhưng, Gondo không đi đào nó để bán - hay nói cách khác, không phải ông đi đào nó là vì muốn kiếm tiền.

" Nói cái gì thế, tôi đã sớm quyết định dùng nó cho việc gì rồi. Tất cả sẽ là vật nghiên cứu của tôi."

Tên người lùn nhìn như là một kẻ nham hiểm lộ ra vẻ mặt u ám.

"Ông vẫn còn nói mấy thứ như thế ư ... tốt , tôi không phải là không hiểu cảm giác của ông nhưng ông cũng nên đối mặt với hiện thực và nhận chức đội trưởng ở đây? Cha của ông sẽ nghĩ gì đây?"

Trong khoảng khắc, sự tức giận dâng trào trong lòng Gondo. Nhưng ông đã cúi mặt xuống để che giấu sự phẫn nộ trước khi nó bộc lộ ra ngoài. Người lùn trước mặt ông đã từng giúp cha của Gondo rất nhiều lần. Đó là lí do tại sao ông ta lại đi lo lắng về chuyện Gondo, con trai của người kia, đắm mình trong những thứ nghiên cứu mà không thể nào thực hiện được.

Tuy đó là những lời xuất phát từ lòng tốt, song Gondo không thể nào tiếp thu những từ ngữ đó.

"Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn đối mặt với hiện thực. Con đường cha tôi đi không có sai. Tôi sẽ làm sống lại những kỹ thuật thất truyền."

Cuối cùng, ông không thể kiềm được sự giận dữ. Sau khi trút hết sự giận dữ của bản thân vào những lời đó, Gondo quay người đi mà không nhìn lại.

Ông cảm thấy hổ thẹn với những người lo lắng đã cho mình, nhưng sự hổ thẹn đã bị bác bỏ bởi niềm đam mê mà ông dành cho những việc ông đã làm, phải trả giá thế nào cũng không thành vấn đề.

Đúng vậy.

Dù bản thân không thể nào đánh đồng được với người cha xuất sắc của mình, nhưng đó là cách ông ấy sống.

Gondo cắn chặt môi và nhìn về phía trước.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Minh Họa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Chương 1: Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi Đến Một Vùng Đất Xa

Phần 1

Sau khi trở về từ Đế Quốc, Ainz ngồi xuống bàn làm việc ở E-Rantel và dựa người thật mạnh vào phần lưng tựa của chiếc ghế.

Tuy rằng Ainz đã bắt đầu tuyển người cho Công hội Mạo hiểm giả mới thành lập của Vương quốc Sorcerous, nhưng xem chừng cần mất một khoảng thời gian trước khi nhận được kết quả. Cho đến lúc đó, anh phải chuẩn bị đầy đủ.

Ưu tiên hàng đầu của anh là mở ra một ngôi truờng đào tạo các mạo hiểm gia, nhưng nếu hoàn cảnh cho phép thì anh sẽ sử dụng mạo hiểm gia từ chính Công hội mao hiểm giả của mình. Chuẩn bị một đống ký túc xá cho những tình nguyện, những người đã phải đi một chặng đuờng dài để đến được Vương quốc này, có lẽ cũng được coi là một hành động mến khách. Những nguời phụ trách công viếc đào tạo thì anh sẽ chọn dùng những mạo hiểm giả hiện đang ở lại Vương quốc Sorcerous.

Có lẽ mình nên trao đổi với Albedo về việc hoạch định khu vực lẫn chỉnh đốn trang bị....nhưng trước đó...tại sao anh ta lại muốn nói ra các vấn đề về nước phụ thuộc ...nó sẽ gây một chút rắc rối cho Albedo và Demiurge?

Ainz không thể hiểu đuợc Jircniv đang nghĩ cái gì. Ainz cũng không biết cách nào để nói rõ cho cả hai vị trí giả kia được. Tại sao Jircniv lại có thể đề nghị như thế đuợc? Với tất cả những gì anh biết, Demiurge có thể đang đứng đằng sau việc này.

Quả nhiên mình nên phải thảo luận với Demiurge truớc đã. Ah, nhưng anh ta hình như đã đi đến một nơi rất xa, giờ tất cả những gì mình có thể làm là cùng Albedo nghĩ ra biện pháp giải quyết....như mình đã nghĩ, nó sẽ là công việc khá khó khăn,huh?

Haaa, anh bắt đầu thở dài trong lòng. Cái cảm giác khó chịu và bối rối của anh đang làm cho cái dạ dày không tồn tại của anh quặn đau. Và khi anh nghĩ về chuyện hai người đó trở về thì cơn đau càng trở nên mạnh hơn

Aiz lắc lắc đầu, sau đó suy tính các tin tình báo quan trọng thu được từ Đế Quốc như là một cách để tránh suy nghĩ về những đang hiện ra lờ mờ phía trước anh.

''...Chữ rune, huh''

Những mảnh vụn tri thức của YGGDRASIL đang nằm rải rác trong cái thế giới không biết này. Anh đã tìm thấy những dấu vết của nguời chơi, sự tồn tại của World-Class Item, ...v.v...

Và lúc này, danh sách của anh có thêm sự xuất hiện của các chữ rune, thứ vốn tồn tại trong thế giới của Suzuki Satoru.

Lý do tại sao người của Pháp Quốc có thể triệu hồi được những thiên thần từ các tôn giáo trong thế giới Suzuki Satoru có lẽ là do ma thuật bắt nguồn từ YGGDRASIL.

Nhưng về các chữ rune thì sao? Tại sao mà chúng lại có thể tồn tại ở nơi này? Những chữ rune ở thế giới này có giống các chữ rune trong thế giới Suzuki Satoru hay không? Hay chúng chỉ đơn giản là những chữ cái ma thuật giống nhau một cách ngẫu nhiên và do đó thuật ngữ này đã được tự động phiên dịch thành "rune"?

...Vuơng quốc Dwarven đuợc xác định ở gần dãy núi Azellisia. Mình cần phải điều tra việc này thật kỹ càng. Đúng như mình nghĩ...Mình không thể tránh khỏi việc đi đến đấy được?

Đương nhiên ở trước lúc trở về E-Rantal, Ainz đã hỏi Fluder những chuyện liên quan tới chữ Rune.

Nhưng tất cả những gì ông ta biết là vị vua cai quản Vương quốc Dwarven ở dãy Azellisian đã từng đến thăm Đế Quốc chính là một thợ rèn chữ rune, và Đế Quốc đã mua vũ khí và trang bị bảo vệ từ quốc gia Dwarven. Tuy vậy, ước chừng 100 năm về truớc, tất cả các dấu vết về các trang bị pháp thuật chạm khắc ký hiệu Rune đã im hơi lặng tiếng biến mất.

Tuy rằng điều này cũng là những thông tin rất có giá trị cho Ainz, nhưng nó không phải là điều anh thực sự muốn biết.

Không có nghề thợ thủ công chữ Rune trong YGGDRASIL. Nếu đó chỉ là một nghề chỉ tồn tại duy nhất ở thế giới này thì có khả năng là kỹ thuật của hai thế giới đã dung hợp lại thành một. Vậy thì mình nhất định phải điều tra chi tiết hơn về chuyện này. Tuy nhiên, mình nên phái ai đi đây?

Tất cả những gì anh ấy muốn là thăm Vương quốc Dwarven và hỏi về chữ cái rune và như thế. Và đối với nghề thợ rèn chữ rune, đó là một vấn đề về các kỹ thuật và về một quốc gia bí ẩn đầy tiềm năng. Trong truờng hợp xấu nhất, anh có thể sẽ bắt họ nói chuyện bằng việc sử dụng các bùa mê nếu họ kín tiếng không chịu nói.

Nếu nó chỉ đơn giản là việc sử dụng các ma thuật hệ thao tác tinh thần, hoặc là bắt cóc đối phương bằng việc sử dụng phép dịch chuyển, thì phái ai ra ngoài cũng được. Nhưng nếu chơi đứng sau các chữ cái rune này là những người chơi, vậy thì làm thế nào mới tốt đây? Tất cả những gì anh biết thì nói không chừng người đã tẩy não Shalltear đang lẩn trốn ở đây.

Tuy rằng mình muốn tìm hiểu thêm trước khi xuất phát, nhưng để tìm ra về những tri thức mà ngay cả Fluder cũng không biết sẽ không hề đơn giản.

Ainz chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.

Trong nháy mắt, người phụ nữ bên cạnh anh cũng bắt đầu làm việc. Vẻ mặt của cô ấy nhìn qua rất hoạt bát, cực kỳ hợp với mái tóc ngắn nam tính hóa của cô. Cô ấy là Decrement, hầu gái phục vụ Ainz trong ngày hôm nay.

Ainz vươn tay ra để ngăn Decrement lại, và sau đó anh bắt đầu bước đi chậm rãi trong căn phòng của mình.

Ngay ở lúc Aiz dùng cách phép logic cùng cộng trừ để để tính toán lợi ích và tổn thất của hành động này, các kỷ niệm cũ tự nhiên xuất hiện giữa các con số. Anh nhớ lại những mối nguy hiểm mà anh đã gặp phải trong các vùng đất chưa từng được khám phá, niềm vui suớng khi được khám phá những cái mới hay nỗi buồn khi nhiệm vụ thất bại, trong những ký ức này cũng xuất hiện lời nói và vẻ mặt những người bạn của anh. Họ đơn giản chỉ là những kí ức, nhưng ngay cả khi các kí ức ấy biến mất toàn bộ thì nó cũng hóa thành những ngọn đèn rực sáng trong chiếc hộp sọ trống rỗng của Aiz.

Sau khi bất thình lình thu các kí niệm đau buồn vào trong lồng ngực của mình, suy nghĩ về kế hoạch của Ainz rốt cuộc thành hình.

...Đúng như mình nghĩ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.

Guild Ainz Ooal Gown vốn là một tổ chức được thành lập trên những nguyên tắc như vậy.

Đương nhiên, có một số người có thể sẽ giễu cợt về ý tưởng so sánh trò chơi - thứ không gây nguy hiểm cho tính mạng người chơi- với hiện thực. Tuy nhiên, do dự thiếu quyết đoán có thể làm mất đi cơ hội thu được những kiến thức mới, và đồng thơi đây cũng là một cơ hội để biến một trong số chúng trở thành con bài ẩn giấu. Ai có thể nói nó là không thể xảy ra?

Sau khi anh quyết định điều tra chữ rune của Vương quốc Dwarven, một câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của Aiz

Chọn lựa ứng cử viên.

Ai sẽ là người thích hợp nhất để anh cử đến đó?

Mình có nên hỏi ý kiến của Albedo và Demiurge không? Không, nếu mình làm vậy, mình sẽ không thể phái người có khả năng chiến đấu mạnh nhất trong tất cả mọi người đi.

Người có sức chiến đấu mạnh nhất chính là chỉ bản thân Ainz.

Không phải ba hoa chích chòe chứ Ainz có thể tự tin nói rằng không một ai trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nararick có thể giỏi hơn anh trong việc xoay sở trong các tình huống phát sinh và ma thuật không biết. Đơn Nói đơn giản hơn, Ainz tự mình đi là chiến lược hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, nếu thực sự có người chơi đối địch tồn tại ở nơi đó, chuyện này sẽ trở thành một nước cờ cực kỳ ngu xuẩn.

Nếu ở đó chỉ có mấy tên thì mình vẫn có thể bắt lấy chúng đồng thời chạy trốn. Điều đó có nghĩa là mình cần chọn một người có thể tranh thủ một chút thời gian trong lúc đang chuẩn bị chạy trốn.

Nguời đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ của anh ấy chính là các Thủ Vệ Tầng.

Nếu là những NPC cấp độ 100, cho dù đối mặt với những người chơi, thì họ cũng có thể tranh thủ thời gian cho Ainz bỏ chạy. Điều đó nói rằng, anh ta có thể thực sự sử dụng những NPC, những đứa con yêu dấu của những người bạn cũ của mình, một cách như vậy?

Nếu như mình sử dụng Undead lever cao thì sao? Không được, sự linh hoạt của chúng quá thấp so với NPC người được xây dựng đầy đủ.

So sánh quái vật triệu hồi với các NPC thì sẽ phát hiện được tuy rằng chúng có điểm thuận lợi là có thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng đồng thời, chúng cũng có khuyết điểm là năng lực của chúng không đồng đều, khá thấp và sự thích ứng của chúng kém.

Ngoại trừ yếu tố mặt cảm xúc, những NPC là sự chọn lựa hoàn mỹ. Bởi là một người chơi nên Ainz không trải qua thí nghiệm, và do đó anh không xác định được rằng anh có thể hồi sinh được hay không. Nhưng về chuyện những NPC có thể hồi sinh như Shalltear thì không có gì phải nghi ngờ.

Ainz ngồi xuống ghế của mình một lần nữa.

''Hmm...''

Ainz đưa ngón tay của mình trước mặt anh, và cân nhắc những lựa chọn tốt nhất để thực hiện.

Nhưng cuối cùng, anh không thể rút ra được một quyết định.

Thật ngu ngốc khi suy nghĩ mãi mà vẫn không đưa đuợc ra câu trả lời?

Với một nụ cười tự giễu, Ainz nhìn về phía Decrement

''Nguơi có sẵn sàng hi sinh vì ta không?''

"Tất nhiên, Ainz-sama. Chỉ cần ngài ra lệnh thì thần tình nguyện chịu chết."

Decrement đáp lại không một chút do dự.

"Những người khác có nghĩ như thế không? Họ sẽ nghĩ rằng ta là một chủ nhân độc ác?

''Thần nghĩ rằng những nguời khác cũng sẽ vui vẻ chấp nhận cái chết với không một chút do dự nào cả. Không ai thậm chí sẽ nghĩ đến chuyện từ chối. Chúng thần đuợc các Đấng tối cao tạo ra và do đó chúng thần tồn tại vì các Đấng tối cao. Không có một niềm vui nào lớn hơn việc chúng thần đuợc hành động theo các yêu cầu của các đấng tối cao giao cho chúng thần, cho dù đó có là mệnh lệnh thế nào đi nữa."

"Thật vậy sao...Ngoài ra, vấn đề vừa nãy chỉ là ta tò mò hỏi thôi. Câu hỏi của ta không có một ý nghĩ sâu xa nào đâu. Hãy quên nó đi.''

Trong khi Decrement cúi đầu, Aiz hạ quyết tâm

-Anh sẽ sử dụng những NPC.

Ainz lấy ra một tấm bản đồ của vùng ngoại thành.

Tấm bản đồ này được vẽ ra dựa trên các cuộc điều tra của Aura. Đặc biệt liên quan đến các khu vực của Rừng Đại Ngàn Tob, Ainz chắc chắn rằng không có tấm bản đồ nào chi tiết hơn tấm bản đồ này. Tiếc là tỉ lệ xích của nó không phải chính xác nhất, và vì vậy thế anh chưa thể thể kết luận chắc chắn rằng đó là một tấm bản đồ hoàn hảo. Tuy nhiên, với tấm bản đồ này trong tay, có rất ít khả năng anh sẽ lạc đường.

Ainz chỉ ngón tay vào E-Rantel và sau đó từ từ di ngón tay của anh về hướng bắc, đi qua Rừng Đại ngàn. Tính tới thời điểm hiện tại, không có bất cứ vấn đề gì. Đại bộ phận của khu rừng bây giờ đã nằm trong quyền kiểm soát của Nazarick. Sau khi loại bỏ những con quái vật và ma thú có trí thông minh thấp, họ nắm quyền kiểm soát một số chỗ định cư của tộc bán nhân loại và tộc dị hình và đó chính là điểm kết thúc của nhiệm vụ này. Ở đó có một hang động ngầm lớn, nhưng hiện tại anh không có ý định khám phá nó. Tất nhiên, anh có thể kiểm soát nó nếu làm như thế đem lại lợi ích cho anh.

Ngón tay của anh chỉ đến hồ nước có hình dạng quả bầu ở cực bắc của rừng.

Xa hơn ở phía bắc là dãy núi Azellisia. Đó là vùng đất không có trên bản đồ

"Một khu vực chưa biết, huh."

Hmph, Aiz mỉm cười.

Anh vừa mới hướng về những mạo hiểm giả tuyên truyền rằng hãy đi tìm tòi những điều không biết. Nếu anh lấy bản thân mình làm tấm gương đi đầu thì sẽ tạo được một hiệu quả tuyên truyền rất tốt.

''Tìm kiếm Vương quốc Dwarven ở dãy núi Azellisian''

Nó nghe giống như một khẩu hiệu thường được dùng trên các chương trình truyền hình.

Bỏ đi nụ cười tự nhiên hiện ra trên khuôn mặt mình, Ainz bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Anh đã cân nhắc đến những chỗ tốt dành cho bản thân anh khi anh cố ý đi đến một địa điểm có thể xuất hiện những người chơi khác.

Rõ ràng, việc Vua Pháp Thuật tự mình đi tới đó đã biểu hiện ra thành ý của anh ta.

Nó giống như là ông chủ của công ty này đi đến một công ty khác để tiến hành các cuộc đàm phán. Dùng kinh nghiệm của bản thân Suzuki Satoru tới nói, hiệu quả của nó hiện ra ngay lập tức.

Ngoài ra, quan điểm của anh không giống như thuộc hạ của mình, những người có xu hướng xem những người bên ngoài của Nazarick như những sinh vật hạ đẳng. Ainz hoàn toàn là nguời sống ôn hòa với các thành viên Nararick.Kết quả là, anh thấy mình không phải là một sự lựa chọn không tồi trong việc đàm phán với vuơng quốc Dwarven-hoặc không phải là một sự lựa chọn can đảm nếu anh ấy trung thực với mình.

Ngoài ra, anh có thể cử Pandora's Actor đi.

Anh ấy là ứng cử viên phù hợp nhất, bất kể là về sự hiểu biết, khả năng ứng phó hay là các năng lực khác.

Tuy nhiên-

Ai sẽ điều hành đất nước này trong khoảng thời gian đó?

Đáp án gốc rễ của vấn đề này cần những người khác đến giải đáp.

Người đó là đương nhiên là Ainz Ooal Gown.

Mình không thể làm nổi việc đó.

Ainz hét lên trong lòng, hết lần này đến lần khác.

Nếu phải chọn 1 trong 2 việc, anh thà đi đến Vương quốc Dwarven còn hơn.

Thêm vào đó, tất cả những gì anh cần làm là đến thăm một lần và anh có thể dịch chuyển đến đó trong tương lai. Nếu bất kỳ vấn đề đưa ra, tất cả những gì anh phải làm là lật con át chủ bài của mình: "Ta sẽ xem xét việc này một cách chi tiết hơn trở về nhà''. Ngay cả khi đối phương phản công nói "Chúng tôi hy vọng ngài sẽ quyết định ngay tại đây", anh chỉ có thể kiếm một cái cớ để lấp liếm cho qua.

Ainz biết nhiều thủ đoạn để thoát khỏi một tình huống như thế.

Lần trước, dù sao mình cũng có Ainzach ở cạnh, nhưng lúc này mình đang trong vai trò một người bán hàng tiếp thị tại gia cho sản phẩm. Nó không giống như mình cần quyết định việc mua bán, nên nó sẽ thoải mái hơn.

Ainz nhếch miệng cười khi anh lộ ra vẻ mặt của nhân viên mậu dịch Suzuki Satoru.

"Hơn nữa... theo thời gian kéo dài, nói không chừng mình có thể giao lại vấn để làm nước thuộc địa của Đế quốc cho Demiurge và Albedo, và để họ lên kế hoạch cho nó. Đúng rồi! Mình không thể làm gì được. Đây tuyệt đối không phải mình muốn trốn tránh trách nhiệm hay gì cả."

Sau khi nhiệt tình bào chữa cho hành vi của mình, Ainz bắt đầu nghĩ về vấn đề kế tiếp:

Ai sẽ đi cùng với anh đây?

Ainz khoanh hai tay lại với một vẻ mặt bối rối.

Tuy rằng anh rất muốn mang một trong hai người Albedo và Demiurge theo cùng, nhưng họ lại có những việc quan quan trọng phải làm và họ cũng là người tổng phụ trách dự án. Nếu anh gọi hai người quay về, thì vấn đề sẽ nảy sinh trong công việc của họ.

Aura và Mare là những lựa chọn thích hợp. Đặc biệt họ giống như người lùn, đều là những humanoid, nên đối phương sẽ không quá cảnh giác với họ.

Cocytus có chút khó sử dụng. Phải thừa nhận rằng hắn là sự lựa chọn tốt cho việc đi tới vùng lạnh lẽo và núi cao hiểm trở, nhưng hiện giờ hắn đang được giao việc quản lý Rừng đại ngàn Tob, nói cách khác, hắn cũng là một người điều khiển dự án. Ainz hi vọng rằng hắn sẽ tập trung tinh lực cho nhiệm vụ này. Thêm nữa, vẻ ngoài kỳ quái của hắn - kết hợp với Ainz- sẽ có thể mang đến cho mọi người những mối lo lắng không cần thiết.

Sebas cũng là một lựa chọn không tệ.

Ông ta với người trợ lý của mình là Tsuareninya hiện đang tham gia quản lý E-Rantel. Bởi đã có Pandora's Actor, mang ông ấy theo cũng không sao cả, nhưng Ainz có chút nghi ngờ về khả năng chiến đấu của ông.

Gargantua và Victim thì không cần nghĩ đến. Hình ảnh của mấy NPC khác xuất hiện trong đầu Ainz, nhưng đa số họ không phù hợp để đi theo Ainz với tư cách là một người bảo vệ an toàn cho anh.

Nếu như vậy, thì đó sẽ là -- Aura và Shalltear.

Aura- Và những quái vật cô nhóc quản lý- có thể là một lựa chọn thích hợp cho việc đỡ đòn. Khi tình huống tồi tệ xảy ra, anh có thể hy sinh những con quái thú đó và chạy thoát với Aura. Và sau đó là Shalltear, người có năng lực chiến đấu cá nhân đứng đầu. Cô ta sẽ là đòn sát thủ để chống lại một kẻ thù mạnh. Thêm nữa, có một lý do khác mà anh muốn sử dụng Shalltear.

Cân nhắc đến trường hợp với đối đầu với một đội quân, anh vốn nên mang theo Mare. Tuy nhiên, nếu họ gặp phải một người chơi, ưu tiên của họ là rút lui chứ không tiêu diệt kẻ thù. Thế nên, lần này anh sẽ để Mare ở lại.

"Nếu thế ..."

Ngay ở lúc Ainz muốn triển khai hành động, những âm thanh của một [Message] vang lên trong đầu anh.

「Ainz-sama」

"Ồ, là Entoma sao?"

「Vâng. Thần hiện đang đồng hành với Shalltear-sama và chúng thần đã đi đến ngôi làng của Lizardmen. Cocytus-sama muốn gửi một Lizardman mang theo một báo cáo liên quan đến tình trạng của ngôi làng và thỉnh cầu Ainz-sama cho phép mở một [Gate]. Xin hỏi nên làm thế nào cho phải, Ainz-sama? 」

Cocytus thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh văn bản báo cáo về tình hình ngôi làng và nhiệm vụ hắn đang làm.

Ainz thực sự không biết Cocytus đã làm tốt đến thế nào, vì vậy thông thường anh sẽ liếc qua các văn bản báo cáo một cái và trả lời với một câu "làm tốt lắm". Cũng bởi vì đó, có những lúc anh muốn nói rằng, "Ngươi không cần phải làm như thế nữa", nhưng báo cáo với cấp trên là thái độ đúng đắn phải có, và đến lượt mình, anh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình như là cấp trên của Cocytus.

"Vậy thì hãy mở [Cổng] ở địa điểm cũ ... ah, không, hình như pháp thuật phòng thủ vẫn đang hoạt động. Chờ một tiếng trước khi ... "

Ainz lấy ra một tờ lịch và xác nhận thời gian.

"Khởi động pháp thuật vào lúc 13:46. Khi đó, ta sẽ giải trừ pháp thuật phòng thủ trong khoảng hai phút".

Tòa nhà này tuy rằng không so sánh được với Nazarick, nhưng dựa vào việc sử dụng dòng MP của các tôi tớ cấp cao giống như dòng điện nạp cho pin, nó vẫn được bao phủ trong lĩnh vực ma pháp gây cản trở việc dịch chuyển. Các lĩnh vực này đủ mạnh để cản trở cho những phép thuật cấp khá cao, nhưng do mức độ tiêu hao của nó nên một ngày phải thay ca mấy lần. Ngoài ra nó tất nhiên cũng gây cản trở những sự dịch chuyển của phe mình.

Đây là bởi thời đại Yggdrasil không tồn tại việc bị quân đội liên minh tấn công.

Bởi vậy, đã có những lúc anh cần phải vô hiệu hóa lưới phòng thủ một thời gian ngắn để cho phép trực tiếp dịch chuyển đến nơi này. Tất nhiên, giải trừ phòng thủ cũng đồng nghĩa là kẻ thù cũng có thể dịch chuyển. Để giữ cho họ khỏi bị ảnh hưởng bởi một đòn tấn công "Crit"* - như họ gọi nó trong Yggdrasil - Ainz quyết định để hạn chế những khe hở ngắn gọn để thời gian định trước.

(Note: ở đây Eng dùng từ "explosion" nhưng mình đọc qua thấy 爆击 = Bạo kích thì nên dùng từ Crit/ Critical chuẩn nghĩa hơn vì thuật ngữ game)

「 Tuân mệnh. Thần sẽ truyền thông điệp của ngài đến Shalltear-sama 」.

Cắt đứt [Message], Ainz nói "Được rồi" và đứng lên.

"... Ta sẽ giao việc chọn lựa trang phục cho ngươi. Một Lizardman đến với tư cách là một sứ giả của Cocytus. Hãy chọn một bộ trang phục mà không làm mất mặt ta."

"Vâng thưa ngài!"

Có thể nhìn thấy một ngọn lửa sáng rừng rực trong đôi mắt Decrement.

Cô ấy cũng thế sao? Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng anh không có nói ra. Đây không phải là điều một người đàn ông không có sự tự tin vào phong cách thời trang của mình nên nói .

Ainz mang theo Decrement, vừa đi vừa ra lệnh cho một con Undead mà anh đã tạm thời tạo ra. Nội dụng của mệnh lệnh chính là thông báo cho các undead bảo vệ đại sảnh của dinh thự này về sự xuất hiện của một Lizardman qua [Gate].

Khi anh nhìn nó biến mất vào khoảng không, Ainz dự tính sử dụng hiệu quả các undead mà anh đã tạo ra.

Nếu Undead của Ainz có thể báo cáo với anh ta, thì anh có thể tạo ra một mạng lưới tình báo undead ở cái thế giới này. Thật không may, điều đó sẽ rất khó thực hiện. Cho dù Ainz đưa ra một lệnh, các undead cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời mơ hồ. Ngoài ra, như bây giờ thì số lượng undead được anh tạo ra tăng rất nhiều, rất khó khăn để anh quản lý chúng. Nói không chừng có những lúc do sơ sẩy, anh đưa ra một mệnh lệnh nguy hiểm cho những Undead hoàn toàn không liên quan.

Trong tương lai, anh có thể có thể thiết lập một số loại hệ thống để giải quyết vấn đề này, nhưng điều đó là không thể được với hoàn cảnh hiện nay.

Có lẽ mình có thể để cho Pandora's Actor thay mình xử lý mấy công việc như vậy. Nhưng sau đó mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khi không ở trong hình dạng của mình, tất cả các undead anh ta tạo ra chỉ là một đống bù nhìn.

Anh sẽ phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc sau khi xin ý kiến của Albedo và Demiurge. Trong khi cân nhắc vấn đề này, Ainz đến phòng thay đồ của mình.

Như thường lệ, hai dòng người giúp việc đã nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt phát sáng. Đặc biệt, đôi mắt của Decrement - với tư cách là người hầu gái phục vụ của Ainz- giống như bị xung huyết.

Ainz cho phép người hầu gái giúp anh ta thay đồ trong khi hỏi về vị trí của Aura.

Hôm nay, anh sẽ mặc một bộ trang phục thuần màu trắng.

Nó dường như quá choáng mắt cho một người như Ainz, người đã quen thuộc với mặc đồ màu nâu sẫm.

Hơn nữa, những người giúp việc trang trí nó với một chiếc vòng cổ khổng lồ làm bằng vàng và các kim loại hiếm. Nó làm anh lo lắng rằng liệu bộ trang phục lóe sáng này có bị những con quạ ngậm đi.

Càng làm người khó hiểu là những chiếc lông vũ nhô ra từ sau lưng.

Mình là một con công hoặc một cái gì đó sao? Ainz muốn nói, nhưng khi liếc nhìn xung quanh, anh thấy vẻ tự hào và hài lòng trên khuôn mặt của người giúp việc. Không ai trong số họ có vẻ lo lắng, hoặc có bất kỳ biểu hiện nào của sự tiêu cực. Tất cả họ đều làm ra vẻ băn khoăn trên khuôn mặt của mình, má hiện ra sắc hồng.

Họ như một loạt các fan nữ đứng trước một idol mà họ hằng ước mơ.

Như này thật sự có được không? Chuyện này thực sự rất hấp dẫn đối với phụ nữ sao? ... Mình quả nhiên không có khiếu thẩm mỹ.

Ngay ở lúc Ainz đang u sầu trong lòng, những người hầu gái hoàn thành việc thay đổi trang phục cho anh.

Từ gương, anh nhận thấy rằng những chiếc lông chim mọc từ dưới cánh tay của mình, khiến Ainz nghĩ đến một con quái vật mà anh gặp ở Yggdrasil.

Đó có phải là một Archaeopteryx hay gì đó ... Mình nghĩ rằng họ khủng long cũng là thú cưng của những Druid.

(*Archaeopteryx = chim thủy tổ)

Khi anh khoanh tay trước ngực, chúng sẽ ma sát với nhau, khá khó chịu.

Nhưng họ sẽ nói gì đó nếu anh nói với họ "Bộ trang phục này không được"? Khẳng định là họ sẽ trả lời với theo kiểu "Chỗ nào không phù hợp? Hãy cho chúng thuộc hạ biết nên chọn lựa những bộ trang phục như nào trong tương lai. "

"Được rồi!"

Cuối cùng, Ainz quyết định vứt những điều khó chịu sang một bên.

"Đi thôi!"

***

Khi thời gian định trước đến, Ainz cảm thấy một cánh cổng ma thuật - một [Gate] - sắp xuất hiện trong đại sảnh.

Tuy rằng anh đã giải trừ những lĩnh vực ma thuật xung quanh tòa nhà này, nhưng bởi câu ma thuật [Delay Teleportation] mà anh đã sử dụng trong trận chiến với Shalltear, những người đi qua [Gate] không xuất hiện ngay lập tức.

[Delay Teleportation] có thể tạm thời cản trở những hiệu ứng dịch chuyển tức thời mà đã điểm đến của chúng gần các Caster, nó không chỉ làm thời gian dịch chuyển tăng thêm vài giây - Caster thường sẽ sử dụng vài giây này để kéo dài khoảng cách hoặc chuẩn bị một cuộc tấn công- mà còn có thể cho Caster biết cụ thể có bao nhiêu người sẽ dịch chuyển tới nơi này.

Vì thế Ainz biết rằng chỉ có một người được dịch chuyển tới đây.

Entoma tuy rằng không đến đây cùng với Shalltear, nhưng cô ấy có lẽ sẽ đến đây nhanh thôi.

[Delay Teleportation] chỉ trì hoãn một dịch chuyển. Nó không thể hủy bỏ việc dịch chuyển. Vì thế, một lúc sau, một nửa hình cầu màu đen xuất hiện trong khu vực của ma thuật [Delay Teleportation].

Ngay sau đó, một Lizardman sợ hãi thò đầu của mình ra từ bên trong.

Khi anh - hẳn là "anh"? - liếc nhìn xung quanh, tầm nhìn của anh ta vừa vặn rơi vào tầm mắt của Ainz, người ngồi trên chiếc ngai vàng giản dị đặt ở giữa đại sảnh.

"Bệ, Bệ hạ, Ainz Ooal Gown. Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của kẻ tôi tớ trước ngài. "

Ainz không thể che giấu hoàn toàn sửng sốt của mình trước lời nói lưu loát của Lizardman. Trong khi Zaryusu khác phần còn lại của bộ tộc của anh ta, nhưng ngữ điệu của Lizardman này nghe có vẻ già dặn và tự nhiên.

Đây có phải là kết quả của việc đào tạo của Cocytus?

Tuy rằng trong đầu anh đang cân nhắc vấn đề này, nhưng trước đó còn có chuyện cần làm.

Ma thuật [Delay Teleportation] của Ainz đã nói với anh rằng chỉ có một người sẽ dịch chuyển tới đây. Sau khi anh chắc chắn rằng không còn ai khác tới, anh ra lệnh cho một Death Knight lẳng lặng đứng đứng chờ một bên ở bên kích hoạt lại vật phẩm ma thuật của nó. Death Knight tuân mệnh gật đầu đáp lại và sải bước ra, và đồng thời Ainz quay sang nhìn vào Lizardman đang quỳ.

Cùng lúc đó, Decrement - người đứng hầu hạ ở một bên Ainz - mở miệng nói giống như dùng đồng hồ để căn chỉnh thời gian.

"Lizardman, cho phép yết kiến."

Thái đội này hoàn toàn khác lúc cô chọn chọn ra quần áo cho Ainz.

Cô tỏa ra một luồng không khí của một người phụ nữ lạnh lùng hà khắc.

Trong những trường hợp bình thường, hầu hết mọi người sẽ khó chịu với việc một người hầu gái trong một cung điện (hoặc một địa điểm tương tự) dùng giọng điệu này nói chuyện với họ. Những người xin yết kiến cũng có thể cười khẩy khi họ nhận ra sự thật rằng bên cạnh người cai trị chỉ có duy nhất một người giúp việc. Cách khác, anh ấy có thể cảm thấy thương hại Vương quốc Sorcerous vì có quá ít nhân lực nên chỉ có thể để một người hầu gái làm nhiệm vụ đó.

Tuy nhiên, những Lizardmen này được đào tạo bởi Cocytus, và họ hoàn toàn hiểu rằng bất kỳ NPC nào cũng là cấp trên bao la với họ. Do đó, họ không đặt vấn đề với thái độ của Decrement.

Ah, thật sự phiền phức. Tại sao cô ấy không thể bỏ lời nói vô nghĩa này và nói rõ ràng hơn? Được rồi, đó là những gì mình nghĩ, giống như người ta vẫn nói, nhập gia tùy tục.

Ainz Ooal Gown cảm thấy hơi khó có thể tiếp thu bởi những tinh thần thuộc về nhân viên làm công ăn lương Suzuki Satoru vẫn còn lưu lại trong anh, nhưng điều đó chẳng thể nào khác được.

Tên Lizardman phục tùng mệnh lệnh đứng dậy, không biết gì về chuyện Ainz đang xoắn xuýt trong lòng. Nói thật, Ainz không thể biết sự khác biệt giữa một Lizardman này với một Lizardman khác. Nếu như vảy của họ có màu sắc khác nhau, hoặc nếu họ đã có dấu hiệu đặc thù dễ nhận ra - ví dụ như dấu ấn hoặc một cánh tay lớn bất thường - thì còn có thể, nhưng tên Lizardman trước mặt này cùng những Lizardman bình thường khác cũng không có điểm gì khác biệt cả.

Nói chung, Ainz trước tiên ra lệnh cho Decrement để Lizardman này báo họ tên ra.

"Ainz-sama ân chuẩn cho nhà ngươi báo họ tên ra."

"Tuân mệnh! Thần cảm tạ đại ân của ngài! Bầy tôi là Kyuku Zuzu, cựu thủ lĩnh của bộ lạc Tail Razor! "

Ainz chưa bao giờ nghe tên đó trước đây.

Anh nên thành thật công khai sự thiếu hiểu biết của mình, hoặc giả vờ là anh biết? Ainz không có chọn hai sự lựa chọn trên, mà chọn lưa một lựa chọn thứ ba - nói cách khác, anh thản nhiên gật đầu để cuộc đàm thoại tiếp tục. Dù sao Cocytus có thể đã đề cập điều này trong một báo cáo trước đó.

Sau đó, Ainz ra lệnh Decrement để Lizardman nói lý do anh ta đến đây.

Thật là phiền phức!

Bất cứ khi nào gặp một thuộc hạ - nô bộc của mình, anh đều hành xử theo kiểu này.

Nếu không phải lo lắng về chuyện người khác xem thường Vương quốc Sorcerous, mình đã sớm đưa ra đề án giảm thiểu rắc rối của phương diện này ...

Ngay ở lúc Ainz thở dài trong nội tâm, Decrement đối với Lizardman ra một mệnh lệnh.

"Với sự nhân từ của mình, Ainz-sama cho phép ngươi báo rõ lý do xin yết kiến."

"Tuân lệnh! Cocytus-sama, người cai trị của ngôi làng của chúng tôi và là kẻ thống trị hồ nước, muốn dâng một món đồ vật lên Vua Pháp thuật Ainz Ooal Gown, Overlord tối thượng và người cai trị của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, cũng như là chủ nhân của Cocytus- sama."

Ainz đã rất ngạc nhiên bởi các danh hiệu mà Lizardman kể ra, nhưng anh đã không thể hiện nó trên khuôn mặt của mình. Thay vào đó, anh hướng về phía Decrement, gật đầu ra hiệu. Deverment lập tức bước về phía trước và nhận lấy một cuộn từ Lizardman. Sau đó, Ainz đã phải chờ đợi cho Decrement trở lại và trình bày cho ông trước khi ông cuối cùng đã có thể đọc nó.

Có rất nhiều nôi dung được viết trong trong bản báo cáo mà Cocytus tự tay viết. Hơn nữa số lượng từ rất nhiều nên sẽ mất nhiều thời gian nếu đọc qua nó ở đây.

Do đó, Ainz cuộn nó lại và tạm thời giao nó cho một Death Knight đang đứng gần đó bảo quản. Sau đó, anh cuối cùng cũng có thể nói chuyện trực tiếp với Lizardman.

"Khổ cực rồi."

"Thần không dám!"

Tuy rằng đó là tất cả Ainz có thể nói, nhưng anh không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện đó.

Ainz đứng dậy từ ngai vàng của mình, và đặt câu hỏi với với Lizardman.

"Tiếp thep, ta sẽ hỏi ngươi một câu hỏi, không phải với tư cách là Vua Pháp Thuật, mà là chủ nhân của Cocytus. Dù sao trực tiếp nghe những lời nói của thuộc hạ sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau của họ. "

Ánh mắt của Lizardman hơi có chút nghi hoặc. Điều này là bởi vì anh ta không biết làm thế nào để xử lý phù hợp việc bị hỏi trực tiếp. Ít nhất, đó là những gì Ainz cảm giác thấy, bất chấp việc đọc biểu cảm của Lizardman có chút khó khăn.

"Hãy thả lòng. Đây không phải là một cuộc yết kiến chính thức. Một khi ngươi rời khỏi nơi này, dấu vết của sự kiện ở đây sẽ không tồn tại trong suy nghĩ hay kí ức của bất kỳ ai. Ta cũng không khiển trách ngươi vì bất kỳ hành động vô lễ của ngươi. "

Những lời này nói với Lizardman, nhưng thật ra là để tuyên cáo với Decrement và Death Knight đứng hầu ở một bên.

"Bây giờ sau đó, Zaryusu thế nào rồi? Ta được biết anh ta vẫn ở lại trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick cho đến tận gần đây?

"Đúng! Bởi ân điển của bệ hạ, anh ta vẫn rất tốt. Anh ấy là cha của một đứa trẻ khỏe mạnh, và mối quan hệ của anh ấy với người vợ của mình cũng rất tuyệt vời. "

"Ồ, vậy ạ! Ta cho phép anh ta trở về vì con của anh ta sắp được sinh ra, và hiện tại đứa nhóc đã được ra đời. Ta hiểu rổi, ta hiểu rồi. Vợ chồng hòa thuận là việc tốt. "

Trong guild Ainz Ooal Gown có những người đã lập gia đình. Ainz không thể không nhớ đến họ. "Vợ tôi đang cảm thấy bực bội" trở thành một từ kỳ diệu cho phép bất cứ ai ngắt kết nối ở giữa game, và không ai có thể bới lỗi họ vì điều đó.

Nụ cười toát ra từ những kỷ niệm của quá khứ - mặc dù vẻ mặt của Ainz không có chút thay đổi - Ainz tiếp tục đặt câu hỏi.

"Đứa trẻ được sinh ra cũng là màu trắng sau?"

Vợ Zaryusu là một con Lizardman màu trắng. Bởi vì cô ta là một Lizardman rất hiếm thấy, cô đánh thức tinh thần thu thập đồ vật hiếm có của player trong Ainz, và để lại một ấn tượng sâu sắc cho anh.

"Vâng, thưa Bệ hạ. Đúng như Bệ hạ đã phỏng đoán. Tuy rằng đứa trẻ sẽ chắc chắn sẽ là một cá nhân vượt trội bất kể nó được thừa hưởng dòng máu nào, những nó sẽ có vẻ nó đã có xu hướng kế thừa dòng máu của của người mẹ, cơ thể của nó giống như là tuyết trắng vậy."

"Oh, do đó, chỉ có-"

Ainz khép miệng lại trước khi anh suýt chút nữa thốt ra từ"một con". Nhắc đến họ như những "con người" có lẽ sẽ an toàn hơn. Tuy rằng bất cứ ai họ dê đều sẽ không bày tỏ sự không hài lòng với sự lựa chọn từ ngữ, nhưng điều đó không có nghĩa là Ainz có thể tùy tiện phạm sai lầm. Nếu lời nõi lỡ của anh gây ảnh hưởng trong việc thống trị của Cocytus, Ainz sẽ không biết nên làm gì để tạ lỗi

"-một đứa sao?"

"Vâng, thưa Bệ hạ. Chỉ có một đứa."

"Oh ... Là như vậy sao. Chỉ có một đứa trẻ à. "

Có vẻ như họ khác với các loài bò sát sinh sản nhiều. Tuy nhiên, miễn là tình cảm cặp vợ chồng hòa hợp, họ có thể cũng có thêm nhiều đứa con trong tương lai.

Ainz cảm dòng máu của nhà sưu tập chảy xuôi trong anh đang rục rịch. Anh có chút muốn biết liệu anh có thể để một đứa bé trong số đó để chơi cùng, nhưng mạnh mẽ tách một đứa trẻ từ cha mẹ nó là một điều quá đáng thương.

Tuy nhiên, ông đã nghe nói rằng các Lizardmen đã có một truyền thống in dấu ấn vào bản thân trước khi đi rong ruổi trong những chuyến đi dài. Nếu đứa con của Zaryusu đã chọn đi con đường đó, thì anh có thể có thể đào tạo nó như một mạo hiểm giả.

Công hội Mạo hiểm giả mà Ainz hình dung là một tổ chức được tạo thành từ nhiều chủng tộc. Nếu anh có thể có được một Lizardman hiếm trong đó, nói không chắc có thể tạo ra hiệu ứng tuyên truyền giống như một idol ghi danh vào một trường học.

"Tình trạng cơ thể của người mẹ và đứa trẻ như thế nào? Họ có đủ dinh dưỡng không? "

"Vâng, thưa Bệ hạ. Rất cám ơn sự quan tâm của ngài. Người mẹ và đứa trẻ đều rất khỏe mạnh, đặc biệt đứa trẻ khiến người khác cảm thấy tương lai nó sẽ trở thành một người hoạt bát. "

"Thật vật sao. Thật vậy sao. Điều này là chắc chắn làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ vui mừng. Như vậy, để kỷ niệm sự ra đời của một đứa trẻ với tiền đồ sáng lạng, cho phép ta tặng một món quà. Tuy nhiên, tôi không có tí kiến thức nào về quà tặng lễ chúc mừng đứa trẻ ra đời trong văn hóa của người Lizardman. Hay để ra nghe ý kiến của người, ngươi cảm thấy một món quà như thế nào là một món quà ý nghĩa? "

Nó sẽ khá nhàm chán nếu dùng cá hay một cái gì đó tương tự để thay thế một chiếc bánh sinh nhật. Anh thà cung cấp cho họ một món đồ vậy có thể lưu giữ lâu dài.

"Tuân mệnh. Trong khi bộ tộc của thần không có lệ tặng quà để chúc mừng việc một đứa trẻ được sinh ra... Nhưng nếu thần là Zaruysu, thần sẽ cảm thấy rất vui mừng nếu nhận được vũ khí và áo giáp. "

"Trang bị chiến tranh à ... umu."

Nếu có thể, anh hy vọng có thể đưa một món đồ vật làm hài lòng người vợ, nhưng trang bị bảo vệ là đồ vật bảo vệ sinh mệnh của người chồng, ta có thể nói rằng nó gián tiếp làm cho cô ấy hạnh phúc.

Ngay sau đó, Kyuku có chút sợ hãi lên tiếng.

"-Thuộc hạ có thể cả gan hỏi ngài một câu hỏi không, Bệ hạ?"

"Chuyện gì?"

"Zaryusu có gì đáng giá để ngài đánh giá cao anh ta?"

Thực tế là Ainz không có ý định ca ngợi Zaryusu. Anh chỉ coi hắn ta như người chồng của một con Lizardman trắng hiếm có. Nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể nói ra mấy câu nói đấy, vì vậy anh vắt óc và đưa ra một cái cớ.

"... Hắn ta là một người đàn ông xuất sắc. Thật ra, ta nghe thấy rằng hắn ở trong khóa đào tạo của Nazarick đã thể hiện ra một kết quả đáng ngưỡng mộ. Chính vì thế, ta sẽ thưởng cho lòng trung thành và xuất sắc một phần thưởng xứng đáng. "

"Thần mãi mãi biết ơn đối với những lời của ngài, thưa Bệ hạ. Sau này, chúng thuộc hạ chắn chắc càng trung thành và tận tâm."

"Mm. Giữ vững quyết tâm của ngươi."

Sau khi giả vờ giả vịt gật đầu, Ainz suy nghĩ xem anh còn vấn đề gì muốn hỏi không. Một nhà thống trị thật sự xuất sắc có lẽ sẽ muốn nghe về tình trạng của các ngôi làng của Lizardmen và so sánh nó với các báo cáo của Cocytus, và như vậy anh ta sẽ ngay lập tức tìm ra những vấn đề sâu sắc toàn diện hơn để hỏi. Tuy nhiên, Ainz không cách nào làm được điều đó.

Mà vào giữ lúc Ainz sắp bảo anh ta lui ra, một cái gì đó đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

"Điều này có thể không liên quan đến ngôi làng của ngươi, nhưng ngươi biết những gì về người lùn sống trong dãy núi Azellisia?"

Ngôi làng của Lizardmen nằm ở chân dãy núi Azellisia.

"Bệ hạ, trước đây thần đã nghe nói qua về họ."

Vốn không ôm hi vọng gì với câu trả lời cho câu hỏi tình cờ đặt ra của mình. Ainz ra lệnh cho Lizardman nói về những người lùn trong khi anh đang vui mừng trong lòng.

"Với sự tôn trọng lớn nhất, những điều mà thuộc hạ của ngài trình sau đây chỉ đơn thuần là nghe lỏm được từ miệng một người quen. Người lùn là một loài xây dựng các thành phố ở các vùng mỏ có thể khai thác ra khoáng thạch, và họ sử dụng các loại quặng được khai thác ra đó để sản xuất tất cả các loại trang bị chiến tranh. Trong đó cũng có vũ khí và áo giáp được làm bằng kim loại cực hiếm ".

"Kim loại cực hiếm?"

Trong thoáng chốc, Ainz đã nghĩ rằng anh đã nuốt nước bọt trong sự ngạc nhiên.

Những lời nói này vô cùng hấp dẫn cới một người chơi có đam mê thu thập vật phẩm quý hiếm.

"Ngươi có biết những kim loại đấy được gọi là gì không?"

"Thuộc hạ không biết, thưa Bệ hạ. Hiểu biết của thần không đến trình độ đó."

Ainz hơi có chút tiếc nuối, và anh tự trách mình vì những kỳ vọng ngu ngốc của bản thân.

Trong khi đóng vai mạo hiểm giả Momon, anh đã nắm được những tin tức về kim loại, nhưng đã có không có tin tức gì liên quan tới vật có độ cứng vượt qua adamantite. Trong thế giới này, thậm chí Orichalcum và adamantite đều được coi là các loại kim loại cực hiếm. Vậy nên dù hi vọng thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ nó mấy loại kím loại đó thôi.

Mặc dù vậy, Ainz không thể ngăn chặn những sự dự đoán không ngừng tăng lên trong anh.

Nếu họ là một chủng tộc sống trong lòng đất, liệu họ sẽ có loại kim loại hiếm thấy mà ngay cả Ainz cũng cảm thấy như thế?

Nếu như...Đúng vậy, nếu như. Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới này sở hữu quặng bảy màu* của Yggdrasil, và Người lùn đang khai thác chúng? Cứ giả định rằng có quặng bảy màu trong thế giới này, nhưng nếu vậy thì có thể thử xác nhận xem họ có hay không phương pháp sản xuất ra một [Caloric Stone] - một trong các vật phẩm ẩn giấu của Yggdrasil?

*Chú thích: Quặng bảy màu = quặng thất sắc = the prismatic ores = 七色矿

[Caloric Stone] là một World-Class Item. Nó chỉ có thể thu được bằng cách thu thập một lượng lớn quặng bảy màu và sau đó tiêu hao một lượng lớn . Thông thường, nó sẽ đòi hỏi một quá trình vô cùng khó khăn, nhưng Ainz Ooal Gown trong quá khức đã hoàn thành nó một lần.

Họ đã tìm thấy một khu mỏ cho đến nay vẫn chưa được khám phá tên là Uranium Celestial, một trong các yếu tố quan trọng đối với [Caloric Stone].

Thông thường, một guild mà phát hiện ra một khu mỏ mới sẽ khai thác triệt để nó trước khi đem quặng của nó bán ra trên thị trường. Đó là bởi vì các khu mỏ bị khai thác cạn kiệt trong Yggdrasil sẽ dần dần hồi phục và sẵn sàng cho việc khai thác lần hai. Ainz Ooal Gown cũng đã lên kế hoạch để làm việc đó.

Điều đó nói rằng, lý do tại sao họ có thể cầm World-Class Item trong tay hoàn toàn dựa vào sự may mắn đến lạ thường.

Lúc đầu, họ đã để cho loại quặng bảy màu này chảy vào trong thị trường, hy vọng giá cả sẽ đẩy giá lên cao nhờ vào độ hi hữu của chúng. Và sau đó, các kho dự trữ quặng bảy màu lớn trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick tự nhiên phát sinh phản ứng.

Ainz vẫn có thể nhớ lại rõ ràng bầu không khí vi diệu được tạo ra bởi tất cả mọi người khi họ phát hiện ra rằng hầu như tất cả các loại quặng bảy màu đã biến mất, và ở tại vị trí của chúng có một vật phẩm, thứ đã lăn xuống mặt sàn. Cho dù là hiện tại, Ainz cũng có thể nhớ rõ ràng về lúc đó - Chúng ta có nên hạnh phúc vì điều này, họ tự hỏi trong khi nhìn nhau, một cái nhìn mơ hồ về sự trống rỗng trên khuôn mặt của họ.

Sau đó, họ sử dụng [Caloric Stone] khi họ biết rằng họ có thể có được loại World-Class Item tiêu hao theo phương pháp trước đây. Vì thế họ đã cố gắng để tạo ra nó một lần nữa, nhưng tiếc là mỏ quặng Uranium Celestial đã bị bên khác chiếm mất, và giấc mơ đó hóa thành ảo ảnh.

Khi Ainz và những người khác nhìn thấy Uranium Celestial được bán với giá cao, họ nở nụ cười có nửa phần sung sướng, nửa phần không cam chịu. Với cách nó đã được xử lý, không có cách nào cho họ để tạo ra một World-Class Item.

Một nụ cười độc ác xuất hiện trên khuôn mặt Ainz khi anh đắm mình trong hồi ức, và anh nhạo chúng trong lòng.

Ngớ ngẩn thật. Toàn bộ việc độc quyền là để đảm bảo số lượng cần thiết. Không thể nào nắm nó vào tay nếu đưa nó vào trong thị trường. Trừ khi-

Ainz nhớ lại lời nói của Punitto Moe.

"Có lẽ ngoài nguồn Uranium Celestial mà Ainz Ooal Gown (chúng tôi) đã phát hiện ra thì còn một vài quặng mỏ mới. Nói không chừng bọn họ thực sự nắm giữ các quặng mỏ khác, và họ cướp khu mỏ của chúng ta để che dấu nó khỏi ánh mắt từ bên ngoài," cậu ta nói.

Tuy nhiên, cậu ta đã nhanh chóng bác bỏ suy đoán của riêng mình. Đó là bởi vì cậu ta biết rằng guild kia vì cướp đi vùng mỏ mà đã sử dụng World-Class Item [οὐροβόρος*] để trục xuất Ainz Ooal Gown ra bên ngoài. "Ngay cả khi họ muốn có khả năng khai thác lặp đi lặp lại của [Caloric Stone], nhưng nó đáng giá để tiêu hao một trong những World-class Item được gọi là The Twenty? "anh đã tự hỏi.

(*TL Lưu ý: Ouroboros hay Vĩnh kiếp chi Xà giới)

Ainz lắc đầu, đuổi đi những ký ức quá khứ trong đầu. Mặc dù vậy, anh không thể hoàn toàn loại bỏ ý tưởng rằng đã đến tâm.

... Chò dù không có quặng bảy màu ở đó, những người lùn cũng rất có khả năng biết về các loại kim loại khác. Nói không chắc sẽ có những kiến thức chưa từng được lưu truyền ở thế giới bên ngoài? Nếu mình dùng một phép thuật mê hoặc hoặc tương tự - oh, mình quá vội vàng rồi. Mình không nên tưởng tượng này tưởng tượng nọ. Tuy nhiên, điều này cũng liên quan đến sự việc rune. Theo mình nghĩ, đây là một ưu tiên hàng đầu và cần được giải quyết ngay lập tức.

Ngay sau đó, Ainz chú ý tới Lizardman đang lén lút nhìn vào anh. Rõ rànganh đã chìm đắm vào trong một thế giới của riêng mình.

"... Có vẻ như ta đã suy nghĩ quá. Hãy nói cho ta biết, ai đã nói với ngươi về những người lùn?"

"Bệ hạ, đó là Zenberu, một thủ lĩnh bộ lạc giống như tôi."

"Hoh! Là Zenberu sao, hm? ... Umu. Chẳng lẽ Nỗi Đau Sương Giá* cũng là một tác phẩm của người lùn? Có phải món quà Zenberu tặng cho Zaryusu như là một dấu hiệu của tình bạn tốt giữa họ? "

*Frost Pain

Anh đã nghe nói về nguồn gốc của thanh kiếm từ Zaryusu. Tuy nhiên, cũng sẽ đảm bảo hơn nếu hỏi người khác về nó.

"Đó là một vật gia truyền từ xưa tới nay, và nó cũng không phải đến từ Zenberu."

"Là vậy sao..."

Nó giống như những gì anh nghe được. Tuy nhiên, có thể có một cái gì đó mà các Lizardmen cũng không biết.

Có rất nhiều loại vũ khí trong thế giới này mà Yggdrasil làm không được. Ví dụ, có loại vũ khí với kĩ năng bị động là cắt qua phòng thủ ...

Những vũ khí ma thuật trong thế giới này được thực hiện bằng cách một Magic Caster chú phép lên món vũ khí được sản xuất bởi một người thợ rèn. Nói cách khác, về phương diện chế tạo ra một vũ khí ma thuật mạnh mẽ. một Magic Caster có tay nghề cao quan trọng hơn một người thợ rèn có tay nghề cao.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Fluder có thể làm ra một món vũ khí giống với món vũ khí Clementine dùng thông qua kiến thức ma thuật của ông ta, nhưng với thanh kiếm của Gazef thì không được.

"Có lẽ," Fluder đã bắt đầu bằng cách nói hai chữ này "thanh kiếm Gazef đã được tự nhiên tạo ra nhờ sự hấp thụ mana, hoặc dùng ma thuật của loài Rồng để chế tạo ra."

Tuy nhiên, mình không có cách nào chắc chắn rằng điều ông ta nó là đúng. Có rất nhiều điều mà bản thân Fluder không hiểu. Người lùn cũng có thể làm cho một vũ khí như thế sao? Trong khi mình biết mình đang mong chờ điều này có chút quá nhiều ...

Vũ khí của Yggdrasil- ngoại trừ nhóm Vũ khí Guild và một vài cái khác ra- sở hữu một dung lượng dữ liệu được xác định thông qua giá trị và số lượng của các vật liệu được dùng trong việc chế tạo nó và kỹ năng đặc thù của người chế tạo nó. Dung lượng dữ liệu này giới hạn số lượng các tinh thể dữ liệu có thể được thêm vào nó. Do đó, nếu có các loại kim loại hiếm thì có thể tạo ra một loại vũ khí mạnh mẽ tương ứng.

Mà cái gọi là thợ rèn cũng là một phần quan trọng của quá trình chế tạo. Cũng giống như trong thế giới này, những humanoid được gọi là người lùn trong Yggdrasil là chủng tộc bổ trợ cho class hệ chế tạo. Do đó, người lùn là một chủng tộc khá được yêu thích trong số những người muốn chơi nghề chế tạo vũ khí, hoặc trang bị bảo vệ.

Nếu như vậy, bọn họ có hay không sở hữu những kiến thức chế tạo vũ khí tinh luyện mà Fluder cũng không biết?

Điều đó có nghĩa là rune là một phần của nó? Mm. Việc kiểm soát những người lùn ... Không sai. Trưởng Thư viện và Demiurge đang tiến hành thí nghiệm với quyển trục. Về nước thuốc thì có Nfirea. Fluder là xử lý các vật phẩm ma thuật. Sau đó, mình sẽ để cho những người lùn phụ trách việc sản xuất vũ khí.

Tất cả các loại thí nghiệm để làm Nazarick mạnh mẽ hơn được diễn ra đồng thời. Ainz mỉm cười hài lòng khi nghĩ về họ. Nhưng đồng thời anh cũng cần phải chú ý rằng nếu Lục Đại Thần thực sự là những người chơi, thì tiến độ của Ainz rất có thể chậm hơn so với bọn họ những 600 năm sau.

Bởi vì khai phá kĩ thuật, chúng ta trong vài năm tới, không, trong vài thập kỷ tới hoặc có lẽ là vài trăm năm nữa đều cần phải cấp chi phí cho nó. Chúng ta không thể bất cẩn ở đây.

Đối với tất cả điều anh biết, những thứ mà ngay cả Ainz cũng chú ý đến thì chỉ sợ rằng những người khác cũng đã sớm nghĩ đến. Là một nhà lãnh đạo, anh đã phải loại bỏ ý niệm vô căn cứ rằng anh là người đặc biệt duy nhất.

Nếu ai đó có suy nghĩ giống mình, thì cơ hội phát hiện ra một cái gì đó hữu ích từ chỗ những người lùn sẽ càng cao hơn. Các người chơi khác có thể nhờ những người lùn giúp bọn họ phát triển công nghệ vũ khí hoặc ủy quyền chế tạo vũ khí, và trong quá trình đó thì bọn họ sẽ dạy cho những người lùn về các cách ứng dụng của rune. ... Mình có nên nghe ý kiến của Albedo và Demiurge, sẵn sàng lực lượng để triển khai hành động?

Một giờ trước, anh vẫn nghĩ rằng những người đến thăm Vương quốc Dwarven chỉ có anh, Aura, Shalltear cùng một vài người xuất sắc khác. Tuy nhiên, nếu độ ưu tiên của Vương quốc Dwarven tăng thêm, kế hoạch cho chuyến tham quan cần phải làm lại.

Anh phải tìm hiểu về Vương quốc Dwarven và để gián điệp của anh lặng lẽ lẻn vào đó để thu thập tình báo. Đồng thời, tránh ma thuật giám sát là rất quan trọng.

Vấn đề ở chỗ là tất cả những điều này sẽ hao phí bao nhiêu thời gian.

Nếu người chơi tẩy não Shalltear ẩn nấp ở đó, cho đối phương quá nhiều thời gian sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu anh lấy một lập trường bị động, kẻ thù rất có thể chọn một thời điểm thích hợp nhất để phát động một cuộc tấn công. Để tránh điều này, phe mình chủ động xuất kích là thích hợp nhất.

... Chuyện này quả nhiên vẫn phải ra tay đánh cược một lần. Đoàn đại sứ, hm. Chúng ta sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Vương Dwarven. Nếu một người chơi phát động tấn công, nó cũng có thể coi là một đại nghĩa* cho chúng ta tiến hành công cuộc đánh chiếm. Sau đó chúng ta có thể khai thác các thông tin cần thiết từ các đống gạch vụn.

(* có thể hiểu đây là cái cớ chính đáng cho một việc làm)

Ainz liệt kê những điều anh nên phải làm sau khi gặp người lùn.

Một: kiểm tra những người chơi có tồn tại hay không.

Hai: điều tra về rune và nguồn gốc của nó.

Ba: Thu thập kỹ thuật rèn đúc, hàng mẫu luyện kim cùng những kiến thức liên quan đến khoáng vật của bọn họ.

Đại khái là thế.

Tuy nhiên, Ainz muốn biết không đồng với việc họ sẽ nói tất cả những điều này cho anh. Che giấu sức mạnh công nghệ của mình là lẽ dĩ nhiên. Thông tin cất giữ càng bí ẩn thì càng có giá trị

Nếu những người chơi Yggdrasil để kiến thức của họ rò rỉ ra khắp nơi, Punitto Moe chắc chắn sẽ tàn nhẫn phê bình họ.

... Ngoài ra, nếu mình có thể đưa vũ khí của bọn họ vào quốc nội, để những mạo hiểm giả của mình có thể mua chúng với giá cả thấp thì thế nào đây? Khá hấp dẫn, phải không? Nhưng để điều đó xảy ra, mình sẽ phải có mối quan hệ tốt với những người lùn. Tuy rằng mình sẵn sàng có thể để bọn họ sống trong Nazarick như những nô lệ, đó sẽ là một phương sách cuối cùng. Mình muốn làm cho những lời mà mình đã nói cho Ainzach càng có sức thuyết phục hơn.

Tuy nhiên, tất cả điều này cuối cùng chỉ là lý luận suông.

"... Lizardman. Zenberu biết về thành phố Dwarven không? "

"Vâng. Anh ta nói với thuộc hạ rằng anh ta đã sống ở thành phố Dwarven một quãng thời gian."

"Là vậy sao. Ngươi có nghĩ rằng Zenberu có thể đưa ta đến đó? "

Lizardman rơi vào suy nghĩ, và sau đó nghiêng đầu.

"Lời xin lỗi sâu sắc nhất của thần, nhưng thuộc hạ không thể trả lời được câu hỏi đó. Tất nhiên, thần chắc chắn rằng nếu ngài hạ lệnh, Zenberu nhất định sẽ gắng sức hoàn thành nó. Tuy nhiên, đã vài mùa đông đã trôi qua kể từ khi anh ta trở về từ thành phố Dwarven, vì vậy thần không chắc chắn anh ta còn nhớ được bao nhiều... "

"Vậy sao ... Nếu là như vậy, ta có thể nghĩ biện pháp dùng phép thuật để giải quyết. Không có vấn đề."

[Control Amnesia*] cũng có thể có thể làm rõ những điều đó .

*Thao tác ký ức

Sau khi cầu nguyện rằng Ainzach hoặc Fluder có thể biết điều gì đó về việc này, Ainz phép Lizardman lui ra khỏi căn phòng.

Phần 2

Hai tiếng đồng hồ sau khi gặp gỡ Lizardman, Ainz âm thầm thở dài trong căn phòng ngủ của anh.

Đó là bởi anh nhớ tới kết quả của cuộc truyền tin của anh với hai người Fluder và Ainzach qua [Message] vừa nãy.

Tại sao mình phải đích thân dịch chuyển đến đó để chứng minh danh tính bản thân? Đặc biệt là Fluder. Mình nghĩ rằng ông ta đã rất quen thuộc với nó, nhưng xem ra là mình đã nghĩ sai rồi.

Khi anh dùng [Message], không ai trong họ tin anh là Ainz, vì vậy anh không có sự lựa chọn nào khác là sử dụng [Teleport] để đến vị trí của họ và nói chuyện trực tiếp với hai người đó.

Họ dùng cùng một cách để xin lỗi về sự bất tiện mà họ gây ra và thỉnh cầu Ainz chỉ dùng [Message] trong trường hợp khẩn cấp làm anh cảm thấy như họ đã lên kế hoạch từ trước.

Tạm thời không đề cập đến Ainzach, mình vốn tưởng rằng Fluder sẽ không muốn lãng phí thời gian vào những việc khác bởi vì cuốn sách mà mình đưa cho ông ta.

Tất nhiên, Ainz đủ khôn ngoan để giữ im lặng.

Nói đi thì phải nói lại, tuy rằng anh đã nghe qua những thảm họa được gây ra bởi việc sử dụng [Message] trong quá khứ, nhưng thật khó để anh hiểu ra lý do tại sao họ không thể đặt niềm tin vào [Message] cho đến tận bây giờ. Điều đó nói rằng, có lẽ họ không thể dễ dàng chấp nhận một thứ nào đó. Ngoài ra, khá tai hại nếu họ, những cộng tác viên của anh, bị lừa dối bằng một cách như vậy. Trong trường hợp đó, tất cả anh có thể làm là tiếp thu nó và chấp nhận rằng sự tiêu hao MP của ma pháp Teleportation là một chi phí cần thiết.

Sự chán ngán của anh cũng liên quan đến kết quả của cuộc trò chuyện giữa anh và hai người họ. Việc sử dụng Teleportation sẽ đáng giá nếu anh nhận được những thông tin tình báo chất lượng tốt. Thật không may là nó không như anh mong muốn.

Ainzach biết rằng có một quốc gia của người lùn tồn tại trong dãy núi Azellisia, nhưng ông không biết chắc chắn về vị trí cụ thể của nó. Vương Quốc cũng không có vẻ gì là có các mối quan hệ ngoại giao cấp quốc gia với những người lùn. Thậm chí nếu họ có, đó có lẽ cũng chỉ là những cuộc giao dịch quy mô nhỏ trong phạm vi thành phố khai thác mỏ của Re-Brumelashul. Mối quan hệ như thế sẽ liên quan mật thiết với lợi ích của thành phố, trong mọi trường hợp, và vì vậy rất khó nhúng tay vào chúng.

(Lưu ý của TL : リ.ブルムラシユール)

Fluder cũng cảm thấy thế.

Tuy ông đã nghe nói qua về văn hóa của người lùn và hình thái chính trị của họ, nhưng trên thực tế ông vẫn không biết gì về họ cả. Ông biết rằng trong quá khứ đã từng có một con rồng dùng sức mạnh hùng mạnh của nó gây ra thiệt hại to lớn cho một thành phố nào đó của người lùn, nhưng ông không có chút đầu mối nào về tên của thành phố đó, cũng như tên và năng lực của con rồng.

Có vẻ như Fluder đã không đi điều tra các vấn đề đấy bởi vì nó không gây ra sự hứng thú cho ông. Tuy nhiên, sau này họ có thể bắt đầu điều tra nó thông qua những cổng thông tin của Đế Quốc. Tuy rằng Fluder đã đề nghị như thế, nhưng Ainz vẫn từ chối xuống.

Điều đó mất quá nhiều thời gian, hơn nữa để một người phản bội có thân phận bại lộ như anh đi điều tra có thể sẽ đưa phiền phức tới.

Cho tới cuối cùng, người duy nhất anh có dựa vào là Zenberu, một Lizardman.

Đã đến lúc mình phải gửi một [Message] cho cả hai và nói với họ về những người lùn.

"Đầu tiên mình sẽ liên hệ với Shalltear. Hm... Một người thích hợp cho công việc?"

Đó là lời đánh giá rất cao nhưng cũng là một lời đánh giá tàn nhẫn.

Ainz nhắm mắt lại - tất nhiên là anh không có nhãn cầu - và nghĩ về các vấn đề trong một vài phút. Sau đó, anh mở mắt ra và thực hiện ma pháp [Message].

"-Shalltear Bloodfallen."

"Là, là người sao, Ainz-sama? Lần này, Người cần mở [Gate] đến nơi nào? "

Shalltear là người mạnh nhất trong các Thủ Vệ Tầng, và là Thủ vệ Tầng duy nhất quản lý nhiều tầng. Thực tế là, điều đầu tiên cô hỏi là mở [Gate] tới nơi nào thật khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương. Đồng thời điều này cũng làm Ainz cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi về chuyện giao nhiệm vụ đó cho cô.

"Không, lần này ta sẽ giao một trọng trách cho ngươi."

"Một, một trọng trách?"

"Umu. Ngươi sẽ đi ra ngoài với ta, đảm bảo an toàn cho ta."

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Đừng nói với mình là cô ấy đã không nghe được những lời đó. Ngay ở lúc Ainz bắt đầu tự hỏi xem có điều gì sai chăng, giọng nói có chút lạc điệu - có lẽ là do quá phấn khích - của Shalltear vang lên trong đầu anh.

"Cho dù có bị tan xương nát thịt, thuộc hạ của người chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!!! "

"U-Umu. Vậy thì ta sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Hãy đến với căn phòng của ta ở E-Rantel."

Nếu anh không nói như vậy, rất có thể là cô ấy sẽ dịch chuyển đến phòng của Ainz trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Tuy nhiên, điều đó mới chỉ xảy ra một lần. Anh đã gửi một [Message] cho Narberal để bảo cô ấy đến phòng của mình, và kết quả là anh ngồi chờ thật lâu mà cô ấy vẫn không đến. Anh còn tưởng chuyện gì đã xảy ra, và sau khi đã gửi một [Message] tới cô ấy, anh mới phát hiện ra rằng cô ấy đang ngồi chờ tại phòng của anh trong Nazarick.

Ainz đã ngẫm nghĩ về nó, và nhận ra rằng vấn đề nằm ở mệnh lệnh anh đưa ra. Vì vậy, anh quyết tâm không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.

"Tuân mệnh! Thuộc hạ sẽ đến ngay lập tức !!!"

"Ngoài ra, chuyển nhiệm vụ giám sát bảo vệ Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick của ngươi cho Mare. Lúc bàn giao công việc cho Mare, ngươi hãy cung cấp cho cậu nhóc về bất cứ điều gì cậu nhóc cần biết. Xem xét thời gian cần thiết cho điều đó ... Hãy đến đây khi ngươi đã giải quyết xong xuôi vấn đề của mình ở đó. Ta không hề có dự định rời khỏi căn phòng này, vì vậy ta sẽ chờ ở đây cho đến khi ngươi đến."

"Vâng!! Thần, Shalltear Bloodfallen, giờ khắc này sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài một cách trung thực và không chậm trễ!!"

"Việc bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ rất quan trọng. Đừng vội vàng và làm nó trở thành một mớ hỗn độn chỉ vì ta đang ngồi đợi, phải không? Ta sẽ ra lệnh cho Mare tới phòng của ngươi, The Adipocere Chamber."

"Thần đã hiểu!! Như vậy, giờ thần sẽ ghi tất cả công việc cần bàn giao vào giấy!! "

"Ngoài ra, ta tin rằng ta không cần phải nói điều này, nhưng ngươi hãy giao chiếc nhẫn của ngươi cho Mare."

"Điều đó là tất nhiên!! Thần hiểu rằng mình chỉ tạm thời bảo quản nó!! "

Đó là bởi mang chiếc nhẫn đó ngoài Nazarick rất nguy hiểm. Nói cách khác, miễn là nó và Quyền Trượng Ainz Ooal Gown không bị đoạt đi, thì sẽ có thể kiếm đủ thời gian để tập hợp tất cả những Thủ Vệ. Vì vậy, ngoại trừ một chiếc nhẫn mà Aizn đang đeo và vài chiếc khác được cấp cho những người quan trọng trong Nazarick, những cái nhẫn còn lại đều được giấu trong đống vàng ở Bảo Vật Điện.

Lý do tại sao Ainz biết rõ sự nguy nhiểm nhưng vẫn đeo nhẫn là bởi những kẻ đó sẽ không thể nào xâm nhập Nazarick nếu kẻ địch bị ngăn chặn tại lối vào Nazarick và không ai trong số chúng đeo nó.

"Rất tốt. Vậy thì bắt đầu đi chuẩn bị đi."

"Thần đã hiểu!! Như vậy lúc đi phòng của người, tôi cần mang theo thứ gì không, Ainz-sama? "

"Một câu hỏi hợp lý, nhưng ngươi không cần mang theo gì cả. Đến lúc đó, ta sẽ nói rõ kế hoạch của ta cho ngươi, và sau đó ta sẽ cung cấp cho ngươi thời gian để chuẩn bị."

"Tuân mệnh!!"

Giọng nói tràn đầy sự nhiệt tình của Shalltear biến mất ngay sau khi ma pháp đó chấm dứt.

Sau đó, anh đã gửi cho Mare một [Message]. Nội dung của cuộc trò chuyện của họ không khác mấy so với cuộc nói chuyện lúc trước, thay đổi mỗi là anh đã nói với cậu nhóc là cậu sẽ thay Shalltea bảo vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Sau khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rõ ràng của Mare, Ainz kết thúc [Message].

Cuối cùng, Ainz gửi Aura một [Message].

"Aura, là ta."

"Vâng, Ainz-sama! Ngài cần thuộc hạ làm những gì? "

"UMU. Ta muốn ngươi đi cùng ta đến Vương quốc Dwarven."

"Tuân lệnh!"

"Đầu tiên, ta hy vọng ngươi sẽ gặp ta trong phòng của ta tại E-Rantel trong khi chúng ta đợi Shalltear"

"Shalltear?!"

Tiếng kêu tiếp theo mang theo sự hoài nghi làm Ainz biết ơn rằng anh nghe được âm thanh mà không cần màng nhĩ.

"Aura, hạ thấp giọng."

"Thần, thần rất xin lỗi, Ainz -sama! "

Giống như tôi đã nói, hạ thấp giọng ... Ainz nghĩ, nhưng không nói ra.

"Ah, chúng ta sẽ tiêu diệt Vương quốc Dwarven? "

"Làm thế nào mà ngươi lại hiểu lầm tai hại như thế? Ta chỉ muốn tiến hành một số cuộc đàm phán thân thiện."

"Ah, thần hiểu rồi! Vậy Ainz-sama đã cân nhắc đến tình huống không thể tiến hành đàm phán hòa bình chưa?

"Aura, ngươi-"

"Ainz-sama, thần đến rồi!"

"Cái gì? Chả lẽ ngươi đã đến phòng của ta trước sao?"

"Vâng, đúng là như thế!"

Một tiếng gõ từ cửa vang lên cùng với lúc cô nhóc nói điều này.

Ainz mỉm cười cay đắng khi quan sát Decrement, người hầu gái đứng ở bên cạnh anh, đi về phía cửa phòng.

"Ainz-sama, Aura-sama thỉnh cầu người cho phép ngài ấy bước vào phòng."

Ainz dùng động tác tay ra hiệu mình cho phép, và Decrement lùi về sau một bước, xích khỏi cánh cửa ra vào.

"Làm phiền người rồi, Ainz- sama!"

Giọng của Aura dường như chồng chéo lên những lời nói của cô nhóc trong ma pháp [Message] khi cô gái Dark Elf bước vào phòng và chào anh.

"Được rồi. Hãy kiếm một chỗ ngồi và chúng ta sẽ từ từ nói chuyện."

Ainz chỉ vào một cặp ghế sofa được bố trí đối diện nhau, và sau đó quay sang Decrement.

"Chuẩn bị đồ uống cho Aura."

"Vâng, Ainz-sama. Chúng ta sẽ có nước táo, nước cam, bí chanh, trà và cà phê trên tay ngay lập tức."

Decrement để nước táo mà Aura yêu cầu trên chiếc bàn nhỏ giữa hai ghế sofa. Trong khi Aura bắt đầu thưởng thức nước trái cây, Ainz bắt đầu giải thích.

"Đầu tiên, hãy để ta giải thích rõ ràng về cái thắc mắc liên quan đến sự hủy diệt Vương quốc Dwarven lúc nãy của ngươi. Đưa Shalltear đi cùng quả thật là có coi trọng về phương diện sức chiến đấu, nhưng chủ yếu là có một lý do khác."

"Eh?!"

Aura trợn trừng hai mắt. Từ thái độ của cô nhóc, rõ ràng rằng trong lòng cô nhóc coi công dụng của Shalltear rất hạn chế. Nhưng mà - Ainz khó có thể kềm chế được sự ấm áp đang không ngừng tràn ra trong lồng ngực.

Điều này làm anh nhớ lại mối quan hệ giữa Bukubukuchagama và Peroroncino.

Một khi có chuyện gì đó, Bukubukuchagama sẽ hỏi dò "Không phải đứa em trai ngu ngốc của tôi lại gây rắc rối cho anh đấy chứ?"

Khi mọi người trả lời với câu "Uh, tôi không nghĩ vậy đâu?" Cô lập tức phản ứng như Aura đã làm ban nãy, với một sự "Nghiêm túc?!"

Ainz khó có thể khống chế được mình khi nhận ra rằng Aura và Shalltear đang mang một mối quan hệ giống thế. Những ký ức rơi xuống như bột tuyết, lấp đầy trái tim của anh với cảm xúc hạnh phúc. Niềm vui sướng của anh không ngừng dâng lên và ngay ở lúc anh muốn thoải mái cười to một tiếng thì - Các cảm xúc đã bị dập tắt.

"... Chết tiệt."

Ainz thấp giọng nguyền rủa trong lúc cảm xúc hạnh phúc của anh đã bị sự ức chế cảm xúc hủy hoại. Nó đã giúp đỡ anh rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng anh thấy thật mệt mỏi khi nó đã cản đường anh. Ainz biết rằng anh đang ích kỷ và đạo đức giả, nhưng anh vẫn thấy khó để chấp nhận cái thứ đã cản trở những kỷ niệm về bạn bè cũ của anh.

"Ah, er...Ainz-sama? Có chuyện gì vậy?"

Tuy nhiên, nghe thấy giọng nói run rẩy của cô nhóc, sự không hài lòng của anh lập tức tan thành mây khói. Anh không thể cho phép mình thể hiện những cảm xúc tiêu cực bằng một cách mà ngay cả một đứa trẻ đều có thể nhìn ra. Ainz hít một hơi thật sâu, và mỉm cười với Aura.

"Không, thật xin lỗi. Không có gì cả. Như ta đã nói trước đó, lần này ta mang Shalltear theo là để điều tra khả năng thích ứng của cô ấy. Cô ấy đã được tạo ra để trở thành Thủ Vệ mạnh nhất. Vào lúc ấy, nếu cô ấy có thể chọn ra phương thức chiến đấu chính xác, ngay cả ta cũng không có cách nào đánh bại cô ấy. "

"Loại chuyện đó-"

"-Không, không phải như thế. Nếu ta là Shalltear, đầu tiên ta sẽ triệu hồi Einherjar của ta và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong khi Einherjar giao chiến với kẻ thù, tiếp đó sử dụng phép thuật công kích mà lượng MP của ta thừa nhận được cùng với những kỹ năng đặc biệt. Cuối cùng ta sẽ dùng thủ đoạn nào đó kích hoạt Blood Frenzy và lao vào cận chiến với Spuit Lance trong khi sức tấn công của ta đã được tăng lên ".

Ainz có một chút bực bội, nở một nụ cười.

"Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ bỏ chạy mà không cần suy nghĩ."

Để kỹ năng người chơi của anh sang một bên, nhân vật của Ainz ở trong tất cả người chơi chỉ có thể được coi là phần trên của tầng giữa. Mà build class và vật phẩm được tuyển chọn của Shalltear lại là phần dưới của tầng trên. Nếu cô ấy đã được trang bị đầy đủ - với các vật phẩm cấp devine - cô sẽ ở phần giữa của tầng trên cùng. Nếu cô ấy có thể thay đổi item để phù hợp với đối thủ của mình, cô ấy thậm chí có thể vượt qua ngưỡng phần trên của tầng trên.

"Tuy nhiên, cái danh tiếng Thủ Vệ mạnh nhất lại là thứ cản trở sự phát triển của Shalltear."

"Hả?"

"Phương phát sử dụng hiệu quả nhất cho Shalltear là làm cạn kiệt sức chiến đấu của đối phương, vì vậy cô phải được sử dụng như một mũi tên. Sau khi ra lá bài này, nhất định phải để cô ấy điên cuồng tàn phá trận địa địch. Tuy nhiên - Điều đó thật sự chính xác sao? Đó có thể là cách tốt nhất để phát huy toàn bộ sức mạnh của Shalltear, nhưng chúng ta có thể thực sự nói rằng đó là phương pháp sử dụng thích hợp nhất? "

"Thần hoàn toàn không hiểu ... nhưng nếu người cảm thấy rằng đó là đúng, vậy thần cảm thấy đó nhất định là chính xác, Ainz-sama."

Cái câu hỏi đó thật sự làm cho câu chuyện khó có thể tiếp tục. Cái Ainz thực sự muốn nghe ngay bây giờ là một lời lý giải một cách cẩn thận về những ưu và khuyết điểm về lời tuyên bố của Ainz, đó là những gì mà một người trưởng thành sẽ nói. Tuy nhiên, sau tất cả, một đứa trẻ thẳng thắn thì mới đúng là một đứa trẻ.

"Vậy, vậy sao. Tuy nhiên, ta thật sự không nghĩ thế. Khi ta nói rằng đó là cách tốt nhất, đó là chỉ về phương diện phát huy hoàn toàn thế mạnh của cô ấy. Tuy nhiên, đó có lẽ không phải là cách tốt nhất để Shalltear bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. "

Ainz đã tiến bộ không ngừng như anh làm một chiến binh. Không, lời giải thích chính xác nhất là anh đã học để tận dụng hết tất cả các khả năng của mình. Cho dù cơ thể của anh không thể phát triển, những những bộ phận khác của anh vẫn còn đang không ngừng phát triển.

Không giống lúc họ chỉ đơn thuần là những mảng dữ liệu, những NPC bây giờ đã có tư tưởng và khả năng suy nghĩ độc lập. Điều này cũng được áp dụng với Shalltear. Shalltear của ngày mai sẽ khác nhau Shalltear của ngày hôm nay.

"Thay vì để cô ấy làm lặp đi lặp lại một công việc thì hãy cho cô ấy làm những việc mới khác nhau, như thế mới có thể giúp cô ấy phát triển ... Tất nhiên, cô ấy có thể thất bại, mặc dù ta không mong muốn điều đó. Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy làm rối nó lên, tất cả chúng ta cần phải làm là để ai đó ở bên cạnh cô ấy đến sửa chữa. Đó chính là lý do tại sao ta gọi ngươi tới, Aura ".

So với Mare, Aura có một mối quan hệ tốt hơn với Shalltear. Ainz đã chọn chị gái của cặp song sinh vì cô ấy có thể giữ Shalltear trong đúng nề nếp.

Sau khi chăm chú lắng nghe tất cả những điều này, Aura mạnh mẽ gật đầu xác nhận.

"... Thế nhưng, tuy ta nói rằng ta muốn cô ấy tích lũy những loại kinh nghiệm khác nhau, nhưng nếu như thế có thể vi phạm nội dụng của bản hợp đồng gốc, và nó sẽ gây ra vấn đề cho công ty - đối với tổ chức."

"Eh? Điều đó có ý gì?"

"... Hãy suy nghĩ về nó theo cách này. Sẽ không tốt khi bắt buộc Shalltear đi làm những điều cô ấy không muốn làm."

"Phục tùng mệnh lệnh của Người là những gì chúng thần nên làm, Ainz-sama!"

"... Ta không nghĩ rằng nó sẽ là sai lầm khi cho cô ấy làm điều gì đó đi ngược lại với mong muốn của Peroroncino-san? Nếu mệnh lệnh của ta mâu thuẫn với mong muốn của Bukubukuchagama, làm thế nào để ngươi vui vẻ tuân lệnh đây, Aura?"

"Nếu thế, thần, ah, thần sẽ ..."

Aura lo lắng cúi đầu. Ở trước mặt Ainz, cô không thể nói ra mấy lời như "Thật khó để nói điều đó ra" được.

"Được rồi, đừng quá để ý tới nó. Đó chỉ là một sự so sánh. Lý do chọn Shalltear của ta lần này là để thách thức của cô và xác nhận xem cô ấy đã trưởng thành hay chưa."

"Thần hiểu rồi! Thật không hổ là Ainz- sama, suy nghĩ của người luôn sâu xa như thế!"

Một ngưởi cấp trên phải để cho cấp dưới của mình trải nghiệm qua những thách thức để cho họ phát triển.

Đây là một trong những bí mật anh lượm lặt ra được từ một cuốn sách anh đã đọc không lâu sau khi đến với thế giới này.

Lý do tại sao từ trước đến nay anh đã không cho Shalltear một cơ hội là bởi tình hình trước đó rất nguy hiểm, và cũng do không có thời gian cho những việc như vậy. Bây giờ, tuy nhiên ... không, ngoại trừ lần này ra sợ rằng không còn có cơ hội nào tốt nữa..

"Ta sẽ nói cho ngươi phần còn lại khi Shalltear đến. Như thế thì ta sẽ đỡ phải giải thích cho bản thân tới hai lần."

Giữa lúc Ainz nói như vậy, một tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo Decrement đi qua để kiểm tra người khách đến.

"Đó là Shalltear-sama."

Người anh chờ đã đến. Ainz ra hiệu Decrement mở cửa cho Shalltear đi vào.

Khi cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy một người nào đó ở ngưỡng cửa.

"Shalltear Bloodfallen đã sẵn sàng xuất phát!! "

Khi nhìn thấy vẻ ngoài của Shalltear, Ainz - người vốn định cảm ơn cô ấy- bị đóng băng trong giây lát, và anh đã phải mất một chút thời gian để phục hồi lại tinh thần của mình và nói chuyện.

"Tại sao ... tại sao ngươi lại võ trang đầy đủ?"

Shalltear không chỉ mặc bộ áo giáp mà cô ấy còn cầm theo cả Spuit Lance.

"Vâng!!! Thần chuẩn bị thế này là vì có thể sẵn sàng bảo vệ Người, Ainz-sama !!!! Thần sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám chống lại Người, Ainz-sama !!!!!"

Ainz liếc nhìn Shalltear, người đang thở hổn hển với đôi mắt trợn to. Sau đó, anh liếc về phía Aura, như muốn nói, ta nên làm gì giờ? Với lối suy nghĩ của Shalltear, anh cũng không thể nói cô ấy làm sai.

"Haaa ~ cô đang trở nên quá nóng vội rồi đó. Nghe Ainz-sama nói hết rồi hành động không được sao?"

Shalltear bĩu môi lên trong khi Aura châm chọc cô. Trước khi hai người họ có thể bắt đầu cãi nhau, Ainz giơ tay lên để hướng sự chú ý của họ sang bên này.

"Shalltear. Sự cân nhắc của người là đúng, nhưng chuyện lần này có chút không giống lúc trước. Hãy tha thứ cho ta vì đã không nói rõ cho ngươi."

Ainz vội vã giải thích các mục đích của hoạt động này cho Shalltear - và các kế hoạch của mình để thành lập các mối quan hệ thân thiện với Vương quốc Dwarven.

Một vẻ bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Shalltear sau khi cô nghe xong tất cả.

"Điều đó, nói như vậy, mang thần theo thật sự thích hợp sao?"

"... Sở dĩ ta chọn ngươi là vì có rất nhiều lý do. Để ngươi bảo vệ ta là một trong số đó. Nhưng lý do lớn nhất là để cho ngươi tích lũy kinh nghiệm. Ta tự ý suy đoàn là ngươi cho rằng mình không phù hợp với nhiệm vụ này là do Blood Frenzy của mình. Có lẽ sau khi để ngươi thử làm chuyện này, ngươi có thể khám phá ra rằng, không ngờ mình lại thích hợp công việc này đến vậy."

Đôi mắt của Shalltear mở rộng ra.

"Thần hiểu, Ainz-sama !! Thần tuyệt đối sẽ khiến Người không phải hối hận về quyết định của mình!!"

"... Umu. Vậy thì, Shalltear, trong cuộc hành trình này, ta sẽ để Aura chi huy ngươi. Bởi vì Aura là cấp trên của ngươi, ta hy vọng ngươi sẽ phục tùng mệnh lệnh cô ấy."

"Tuân lệnh!!"

Shalltear cúi chào anh.

Ainz tự hỏi xem có phải phản ứng của cô ấy có nhiệt tình quá mức không, nhưng như thế tốt hơn một câu trả lời chán nản. Tuy nhiên, nó sẽ là phiền hà nếu tất cả hóa ra là không có gì.

"Ta đánh giá cao sự nhiệt tình của ngươi, nhưng ngươi nên bình tĩnh lại, Shalltear. ... Tiếp đó, chúng ta hãy xem xét các vấn đề của người đi theo. Ngươi thấy chúng ta nên mang những ai theo cùng?"

"Ainz-sama - có thể cho phép thần nói chuyện sao?"

Ainz đã hơi giật mình bởi vì lời hồi đáp đến từ một chỗ mà anh không ngờ đến, nhưng anh vẫn dùng thái độ bình tĩnh nhìn về hướng Decrement.

"Làm sao? Có chuyện gì không?"

"Ah, thần đã tự hỏi Người cảm thấy thế nào về việc đưa một số người hầu gái trong chúng thần vào trong đội ngũ để phục vụ người trong chuyến đi đến Vương quốc Dwarven. Từ xưa đến nay, những người cầm quyền luôn luôn mang theo những người tùy tùng để xử lý công việc vặt bên người. Thần cảm thấy rằng những tên người lùn sẽ coi thường người nếu ngay cả hầu gái mà người cũng không mang theo cùng, Ainz-sama. "

"Ta hiểu rồi. ... Điều ngươi nói cũng có ý đúng."

Trong khi theo dõi Jircniv, anh nhận thấy rằng lúc Jircnix xuất hành cũng có một vài chiếc xe ngựa theo kèm, và một số trong đó chứa phụ nữ ăn mặc đẹp. Họ có lẽ là những người chăm sóc sinh hoạt thường ngày của anh ta. Nếu như lúc đó anh ta ngủ lại trong Nazarick, Ainz sẽ quan sát anh ta cẩn thận hơn, nhưng cuối cùng anh đã không thành công, đó thực sự có một chút đáng tiếc.

Không, thực tế là không để một người đặc biệt từ phương xa đến thăm anh lưu lại cũng đã là một chuyện thiếu lễ phép. Tuy rằng, người đàn ông đã kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị " hãy ở lại đây đi" của Ainz, nhưng có lẽ để anh ta thay đổi ý kiến mới là hợp lễ tiết.

Có lẽ nếu lúc đó họ bắt đầu thiết lập tốt mối quan hệ, nói không chừng sẽ không dẫn đến tình huống đưa ra đề tài nước phụ thuộc ở trên đấu trường.

Ái chà, lạc đề mất rồi... Decrement nói cũng có ý đúng, nhưng-

Ainz xem xét dữ liệu của họ. Bề ngoài của 41 người hầu gái bình thường có thể trông khác nhau, nhưng trang bị và số liệu của họ giống hệt nhau.

Các loài dị hình được gọi là Homunculi không có điểm gì đặc biệt xuất sắc, và bởi level của họ là 1 nên họ rất yếu. Tuy rằng họ vẫn vượt trội so với con người level 1 trên các số liệu thống kê, nhưng trong tình huống hai bên chiến đấu, một Homunculus chỉ có 60% cơ hội chiến thắng.

Những bộ đồng phục hầu gái họ mặc đã cung cấp cho họ một sức phòng thủ nhất định, nhưng đó chỉ là trên mức độ của một mục cao cấp. Cho dù đối với các cư dân của thế giới này họ trông vô cùng mạnh, nhưng trong mắt những player, họ quả thật không khác gì một đống giấy phế liệu.

Thẳng thắn mà nói, muốn đưa những người hầu gái đó theo cùng là điều không thể, bởi anh không có chút tình báo nào về vương quốc Dwarven đó cả. Ngoài ra còn có khả năng là có một player ở đấy đã triển khai lực lượng của mình và sẵn sàng chiến đấu.

"Tuy nhiên... Thật không may là ta không thể làm điều đó. Nếu chúng ta phải có những người đi theo -. Shalltear, liệu ta có thể để cho những Vampire Bride của ngươi đồng hành với chúng ta không?"

"Người không cần phải hỏi thần. Mọi người trong Nazarick đều phục vụ Người. Người chỉ cần hạ lệnh cho chúng tôi."

"Vậy à. -Decrement, ngươi đề nghị là rất hợp lý. Tuy nhiên, có một vấn đề là khi đi tới một vùng đất xa lạcác ngươi rất yếu và ta lo lắng về sự an toàn của các ngươi."

"Chúng thần đều chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ hình thức nguy hiểm nào!"

Ainz khẽ giơ một tay lên, ra hiệu Decrement không nên kích động .

"Ta hài lòng về sự trung thành của người - tất cả các ngươi thể hiện. Vì vậy, một khi ta đảm bảo rằng Vương quốc Dwarven an toàn, ta sẽ gửi ngươi tới đó thông qua dịch chuyển. Cho đến lúc đó, ngươi thấy thế nào về việc giao chuyện này cho các Vampire Brige?"

Miệng của Decremant động mấy lần, nhưng không có lời thoại nào được nói ra. Cuối cùng, cô cúi đầu. Ainz hy vọng rằng cô ấy không bởi vì anh đã ra lệnh như vậy mà trong lòng cảm thấy đồng ý, nhưng nó rất có thể không phải trường hợp đó.

Vừa rồi anh đã không có gì để thuyết phục cô ấy, và mặc kệ cô ấy có nói gì anh cũng không có ý định thay đổi ý kiến của mình, Ainz dời tầm mắt ra khỏi Decrement.

Giá hồi sinh NPC level 1 khá thấp, nhưng vấn đề không ở chỗ đó.

Không ai mang những đứa trẻ của bạn bè mình đến một nơi nguy hiểm.

"Vậy thì, Shalltear, hãy mang - để ta nghĩ-... Sáu Vampire Bride theo cùng. Những người tùy tùng khác thì tầm 30 người. Năm người trong đó sẽ là lũ Hanzos mà ta triệu hồi gần đây nhấy nhất."

Không có ý nghĩa đặc biệt đằng sau số 30. Nó chỉ đơn giản rằng anh cảm thấy số lượng đó là đủ. Hay có lẽ là bởi đây là số lượng người chơi được phép trong một party đi raid của player?

"Ta sẽ liên hệ với Cocytus trong khi chờ đợi tất cả mọi người tập trung. Phải rồi, ta trước tiên nên kết thúc cuộc trò chuyện này. Khi tất cả mọi người được tập hợp lại, hai người các ngươi sẽ dùng [Gate] của Shalltear đi đến làng Lizardman. Sau đó, chúng ta đi về lên phía bắc để tìm Vương quốc Dwarven. Các ngươi thấy thế nào? "

"Thần tuân lệnh!"

"Vâng, chúng ta hãy làm như thế. "

Hai Thủ Vệ tầng trả lời một cách đầy chắc chắn. Họ đã không đề nghị một ý tưởng tốt hơn, điều Ainz đã hy vọng. Trong khi hai người họ hầu như không có, phụ nữ, thực tế là họ đã nói chính xác điều đó để đáp lại đề nghị của ông đã Ainz cảm thấy một chút không thoải mái. Điều này là bởi vì Ainz đã không có nhiều niềm tin vào ý tưởng của riêng mình.

"Như vậy, liên quân đến vấn đề tùy tùng, các ngươi có bất cứ lời đề nghị nào không?"

"Ma thú của thần..."

"Undead của thần..."

Hai họ lên tiếng tại cùng một lúc, và sau đó họ nhìn chằm chằm vào nhau. Anh còn tưởng rằng họ sẽ bắt đầu ầm ĩ, thế nhưng Shalltear là người nhìn đi chỗ khác đầu tiên.

"Xin mời."

"... Cái gì? Không phải cô ăn nhầm thứ kì lạ nào đấy chứ?"

"Đó bởi vì tôi bị buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cô."

"... Cảm thấy thật là ghê tởm."

Đôi lông mày Shalltear giật giật, nhưng cô ấy nói không có gì.

"Nói như vậy, cô thấy thế nào về việc 25 Undead của cô cưỡi trên ma thú của tôi?"

"Tôi không dị nghị gì-" Shalltear nhìn về phía Ainz "-Nhưng mà nó có thể nhiều hơn số lượng Người đã nói, Ainz-sama. Điều đó được không?"

"Không sao."

"Chúng ta cứ làm như vậy đi. "

Bởi vì giữa hai người họ dường như đã đạt đến một sự đồng thuận, vì thế Ainz tiếp tục nói.

"Như vậy, từng người chúng ta hãy bắt đầu hành động. Ta sẽ cho hai ngươi hai giờ đồng hồ để chọn ra thành viên của mình. Hãy nhớ rằng sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ tạm thời không thể trở lại trong một thời gian, và đừng nghĩ rằng ngươi có thể trở lại Nazarick với ma pháp teleportation. Nhất là Aura, là một druid ngươi cần phải đặc biệt cẩn thận về điều này. Nếu như không còn vấn đề nào khác, chúng ta hãy giải tán. Ta có rất nhiều điều cần thảo luận với Pandora's Actor."

Đồng thời, anh đã làm một ghi chú trên cuốn sổ trong lòng, phải dùng Message để liên lạc với Albedo về điều này.

***

"Cuối cùng, thời khác này cuối cùng đã đến!"

Sau khi rời khỏi căn phòng Đấng tối cao một khoảng cách đủ xa để giọng nói của mình sẽ không truyền tới được đấy, Shalltear nắm chặt bàn tay cô ấy và hét lên trong vui sướng.

"Thật lâu ... nhưng cuối cùng, cơ hội để ta có thể bù đắp cho sự thất bại lần trước và cho mọi người biết rằng Shalltear Bloodfallen là một tồn tại hữu ích đã đến!"

Ánh mắt Shalltear nhìn vào khoảng không.

Aura khá hiểu được cảm xúc chứa trong giọng nói Shalltear, bình thường cô ta sẽ không dùng phương thức nói chuyện như thế. Mặc dù Shalltear đã bị trừng phạt cho những sai lầm của mình và ở Throne Room, Ainz-sama đã đích thân nói với cô ấy rằng đó không phải là lỗi của cô, Shalltear vẫn muốn xóa đi những sai lầm cô đã làm ra. Là một Thủ Vệ Tầng, Aura có thể lý giải được cảm xúc của cô ấy. Tuy nhiên - ...cô nhóc thấy có chút lo lắng.

"Thật sự là một quãng thời gian quá dàu ... Tất cả những việc tôi được giao từ trước đến bây giờ đều là những công việc dễ dàng mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên ... Tuy nhiên ..."

"Ah ~ Tôi cảm thấy rằng công việc Ainz-sama giao cho cô làm rất quan trọng, Shalltear."

"Đúng vậy, một phần nào đó đúng như cô nói. Nhưng mà, cái công việc đó thực sự quan trọng sao?"

"Tôi cảm thấy bảo vệ Nazarick là một nhiệm vụ khá quan trọng? So với các công việc khác, nhiệm vụ trước tiên đón đánh kẻ xâm nhập là một công việc mà cô muốn giao cho những Thủ Vệ đáng tin cậy, phải không?"

"Nngg!"

Shalltear không thể phủ nhận điều đó.

Sau đó, cô lo lắng ép chặt ngón tay vào lại với nhau và tách chúng ra xa nhau một lần nữa.

"Ainz-sama thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Mm ~ có lẽ vậy. Ainz-sama nói rằng cô rất mạnh mẽ, Shalltear."

Shalltear lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phản ứng này để cho Aura thở dài nhẹ nhõm. Nếu cô cứ để cho cô ấy đi tiếp như thế, Shalltear sẽ chắc chắn phí công sức và mang những rắc rối đến cho Ainz-sama. Nếu điều đó xảy ra, cô ấy sẽ không biết làm thế nào để tạ lỗi với Ainz-sama. Ngoài ra, cô cảm thấy Shalltear cũng rất đáng thương.

"Nhưng khi tôi ở trong con người thành phố, Demiurge đã căn dặn tôi rằng tôi phải cảm thấy mình thật vô dụng Nếu đó là những gì Demiurge - Người có trí tuệ đứng đầu của Nazarick - nghĩ về tôi, như vậy thì những người khác, đặc biệt là Ainz-sama - có trí tuệ vượt qua Demiurge - rất có thể cũng cảm thấy như vậy "?

"Hm, điều đó không nói được. Có lẻ bởi Ainz-sama thông minh hơn Demiurge nên Người mới có cái nhìn như vậy về cô."

Trong nháy mắt, Shalltear rên rỉ ướt át với một tiếng "Ho..."

"Không hổ là Ainz-sama ... "

"... Haah."

Aura hơi hơi cảm thấy một chút mệt mỏi. Tuy nhiên, cô có cảm giác rằng việc nói trực tiếp những thứ này với Shalltear không có hiệu quả gì, vì vậy nói bóng gió mới đem lại thành quả.

" Tuy nhiên, nó đồng nghĩa với việc những người khác cũng nghĩ giống Demiurge."

"... Tôi không có cách nào phủ nhận điều đó. "

Hay đúng hơn, tuyệt đối là như vậy. Aura lên tiếng trước khi đôi mắt Shalltear kịp mở to.

"Ainz-sama muốn kiểm tra sự linh hoạt của cô bằng cách cho cô tiếp xúc với các tình huống khác nhau, vì vậy tôi nghĩ rằng gặp khó khăn cũng không phải là một điều xấu. Cho đến lúc đó, nếu cô ghi nhớ và học hỏi từ những người xung quanh cô, cô sẽ có thể gây ấn tượng Ainz- sama và những người khác. "

"Vì thế tôi cần học tập ở trước lúc đó sao?"

"Đúng vậy. Hãy suy nghĩ về nó, lần này cô sẽ đồng hành với người vĩ đại nhất trong toàn bộ Nazarick, phải không? Điều đó có nghĩa là cô có thể học được điều gì đó từ Ainz-sama?"

"Tôi hiểu rồi! ... Nhưng, tôi nên làm gì?"

"Shalltear, việc học hỏi cũng đã bắt đầu từ lúc cô đưa ra câu hỏi đấy."

"Phải-phải rồi!"

Bởi vì trong lúc nhất thời không nghĩ ra được gì, Aura chỉ đơn giản là ném ngược câu hỏi lại cho Shalltear.

Như thế sẽ không sao đâu...nhỉ?

Trong lòng Aura hiện lên một tia lo lắng. Nhưng mà trả lời thì cũng đã trả lời rồi, và cô cũng không có những biện pháp khác.

Cô ấy sẽ cư xử với bản thân ...

Aura dâng một lời cầu nguyện tới Bukubukuchagama, Đấng Tối Cao cũng là người sáng tạo của cô:

Bukubukuchagama-sama, xin hãy xem qua Shalltear, người đã được em trai của Ngài, Peroroncino-sama tạo ra!

Phần 3

Ainz dùng [Gate] đi đến làng Lizardman.

Đi theo bảo vệ anh là một Hazos. Trong năm Hazos có một tên có một miếng vải đỏ buộc vào bên tay phải.

Đó không phải là một kiểu mê hoặc, mà chỉ là dấu hiệu cho thấy hắn là thủ lĩnh của cả bọn.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ làm thế sẽ dễ dàng quản lí bọn chúng hơn. Tuy nhiên, kẻ được chọn ra làm thủ lĩnh đã rất vui khi được lựa chọn, và Ainz có thể nói rằng hắn ta đang mỉm cười phía sau lớp mặt nạ.

Thẳng thắn mà nói, Ainz cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Sau cùng thì anh chỉ đưa ra một miếng vải đỏ.

Ainz đã nhìn thấy bức tượng của chính mình, đang được bảo vệ bởi những nô lệ của anh.

Ainz đã từng đến đây nhiều lần, vì nó là một địa điểm dịch chuyển được bố trí sẵn. Tuy nhiên, nó làm anh khá xấu hổ.

Có rất nhiều bức tượng danh nhân lịch sử trong thế giới của Suzuki Satoru, tuy nhiên, mọi người đều sẽ cảm thấy xấu hổ khi mình được dựng tượng trong khi vẫn đang sống sờ sờ.

Điều thực sự khiến anh buồn phiền là phần xương mặt hơi khác với bản thân anh. Có vẻ họ cố gắng làm anh đẹp hơn.

Xương gò má thế này trông đẹp trai hơn à? Mình chả hiểu gì cả. Thẩm mĩ ở nơi này là thế vẹo nào vậy?

Khi Ainz đang tự hỏi về vấn đề này, anh quay lại và thấy Cocytus và đám Lizardman của ông ta quỳ trước mặt mình.

Anh đã rơi vào hoàn cảnh này nhiều lần, và khá có kinh nghiệm trong vai trò của một kẻ thống trị. Tuy nhiên, nhân viên Suzuki Satoru lại không hề hài lòng. Nhưng mà anh hiểu rằng đó là biểu hiện cho lòng trung thành của họ, nên anh không bảo họ dừng lại.

"Ngẩng đâu lên!"

Sau khi được cho phép- bằng một mệnh lệnh đầy cảm xúc lẫn lộn, đám Lizardman ngẩn đầu lên, như thể sự sống trở lại với họ.

"Cảm. Ơn. Vì. Ngài. Đã. Tới. Ainz-Sama."

Ainz vẫy tay với Cocytus vẫn đang quỳ trên mặt đất ra hiệu cho ông đứng lên.

"Umu. Cảm ơn ngươi vì đã làm việc chăm chỉ. Ta đã nhận được báo cáo về ngôi làng. Mặc dù chỉ liếc qua, nhưng ta không thấy bất kì vấn đề nào, rất tốt. Thành tích của ngươi ở nơi này rất đáng khen."

"Cảm. Ơn. Ngài. Rất. Nhiều! Tất. Cả. Đều. Được. Hoàn. Thành. Dưới. Vinh. Quang. Của. Ainz-sama."

Ta không làm gì cả, Ainz muốn nói như vậy. Thay vào đó, anh nghiêm túc chấp nhận câu khen ngợi của Cocytus. Bởi vì, nếu anh nói điều gì khác, nó sẽ tổ lái thành một chuỗi lặp vô hạn "không", "Không không", "Không không không".v.v. Ainz khá chắc chắn về điều đó.

"...Tuy nhiên, những kết quả xuất sắc của ngươi vẫn đáng được khen thưởng."

Nghĩ lại thì, Albedo và Mare đều đã được nhận một nhẫn Ainz Ooal Gown, Aura thì nhận được một chiếc đồng hồ có giọng nói của Bukubukuchagama, Shalltear thì được sở hữu tuyển tập truyện quái vật của Peroroncino, và Demigure- anh đã ban cho hắn bức tượng ma quỷ do Urbelt làm.

Món quà dành cho Cocytus đó là cuộc sống của những Lizardman này, nhưng có lẽ đã đến lúc ban phần thưởng khác.

"Có lẽ ngươi sẽ nói không cần, nhưng có công phải được thưởng, có tội phải chịu phạt, đó là chuyện rất bình thường... Hãy nói ta nghe, Cocytus, ngươi muốn gì?"

"Không. Thưa. Ainz-sama. Thần. Không. Muốn. Phần. Thưởng. Nào. Khác. Ngoài. Việc. Được. Phục. Vụ. Cho. Ngài."

Khi mà yêu cầu của Solution về "đám người vô tội" đã khá là đau đầu, thì loại yêu cầu giống như của Cocytus cũng rơi vào loại khó nhai.

Một thành viên trong Guild của anh đã từng phàn nàn về loại phụ nữ gây khó chịu, loại mà sẽ nói "Đâu cũng được" khi bạn hỏi "Em muốn đi chỗ nào?" và sau đó nói tiếp "Chúng ta nên đi du lịch Ý". Hiện Ainz đang cảm thấy đúng như vậy. Sẽ dễ dàng hơn gấp trăm lần nếu người ta nói rõ là họ muốn cái gì.

"Cocytus, thiếu ham muốn đôi khi còn mang lại nhiều rắc rối hơn cả sự tham lam. Giờ ta ra lệnh cho ngươi- trong thời gian một tuần, phải nói ra ngươi muốn gì, giới hạn đối tượng vật chất. Hiểu chứ?"

Một cái nhìn đau khổ xuất hiện trên khuôn mặt Cocytus. Ainz không thèm quan tâm đến nó.

"Ngươi hiểu chưa?" Anh lặp lại.

"Nếu. Đó. Là. Điều. Ainz-sama. Muốn."

"Umu. Đó là mong muốn của ta. Được rồi. Cocytus, đã tới lúc nói lí do ta đi tới ngôi làng này. Ta muốn gặp Zenberu."

"Đã. Hiểu! Thần. Sẽ. Mang. Cậu. Ta. Tới. Cho. Ngài. Mời. Đi. Lối. Này. Ainz-sama."

Cocytus hơi dịch chuyển về phía sau và đứng bên cạnh Ainz, hướng tới đám Lizardman đang quỳ.

"Zenberu. Trả. Lời. Câu. Hỏi. Của. Ainz-sama. Cậu. Được. Phép. Đi. Tới. Trước. Mặt. Ngài."

Zenberu ngẩng đầu lên kèm theo một từ "Vâng", nhưng cũng mang theo một chút bối rối.

"Tiếp đó, ta sẽ đi tới một nơi. Ta muốn tới Vương quốc Dwarven . Vì vậy, ta muốn ngươi làm người dẫn đường cho ta. Ngươi có thể không?"

Vẻ mặt Lizardman giống như đang nheo mắt lại.

Anh không hiểu biểu hiện trên khuôn mặt của Lizardman kia, và anh cũng không thể hỏi thẳng ra biểu hiện đó là gì, nhưng có vẻ như không phải là biểu hiện tốt.

"Rất xin lỗi, thưa bệ hạ, nhưng thần có thể hỏi ý định của Ngài khi tới Vương quốc Dwarven được không ạ?"

Khi câu nói vừa dứt, một tiếng crack của xương hàm vang lên từ phía sau Ainz.

"...Zenberu. Tìm. Hiểu. Ý. Nghĩa. Phía. Sau. Quyết. Định. Của. Ainz-sama. Là. Một. Sự. Bất. Kính... Điều. Duy. Nhất. Cậu. Cần. Làm. Là. Trả. Lời. Câu. Hỏi. Một. Cách. Trung. Thực."

Giọng nói của Cocytus vẫn vậy, nhưng bên trong đó, người ta vẫn nghe thấy một sự không hài lòng.

Ainz muốn tránh xa giọng nói không hài lòng từ phía sau anh.

Tuy nhiên, trong khi Ainz cảm thấy như thế dù không phải mục tiêu Cocytus nhằm vào, Zenberu vẫn im lặng. Anh ta quan sát phản ứng của Ainz bằng ánh mắt kiên định.

Một sự im lặng đáng sợ bao phủ toàn bộ, và nọ bị phá vỡ bởi những âm thanh đe dọa từ Cocytus. Không có nhiều thời gian để lãng phí, Ainz nghĩ trong khi nhận ra Cocytus đang chuẩn bị ra tay. Nếu anh không làm gì thì một tình huống không mong muốn sẽ xảy ra.

"Không sao, Cocytus. Zenberu không hề có ý vô lễ với ta."

"Nhưng. Ainz-sama..."

"Sẽ ổn thôi. Tiếp đó, ta sẽ ban cho ngươi một chút thương hại, Zenberu. Điều gì đã khiến suy nghĩ của ngươi lệch lạc như bây giờ vậy?"

Phản ứng của Zenberu là hoàn toàn tự nhiên nếu xét đến những chuyện anh đã làm với ngôi làng này. Tuy nhiên, Ainz không phơi bày những suy nghĩ đó hiện lên trên khuôn mặt mình. Nếu Ainz muốn thế, thì không ai có thể phàn nàn về những hành động của đám người hầu trong Nazarick được. Nếu biểu hiện thái độ này trước mặt cấp dưới thì sẽ khiến họ nghi ngờ bản thân và ảnh hưởng đến những hoạt động của họ trong tương lai.

"Zenberu, ta không hề có ý muốn làm tổn thương Người lùn. Ta đến đó, chỉ bởi vì muốn thiết lập mối quan hệ thân thiện với Người lùn mà thôi."

"Thật vậy sao?"

"Ngươi-"

Ainz quay sang Cocytus.

"Cocytus, lòng trung thành của ngươi khiến ta rất vui. Nhưng ta đã nói là không sao cả. Đừng để ý những gì Zenberu và quên chúng đi."

"Vâng!"

Đây có phải là như họ hay nói "Hãy nói thật những suy nghĩ trong lòng ra" không? Nếu cấp trên yêu cầu bạn "Nói thật những suy nghĩ trong lòng" thì chắc chắn đó là một cái bẫy.

Ainz quay về phía Zenberu.

"Đúng là như vậy đấy, Zenberu. Ta có thể dùng tên của ta để thề nếu cần thiết. Ta muốn thiết lập một mối quan hệ thân thiết với người lùn. Tuy nhiên, vẫn có khả năng dùng đến vũ lực, tùy thuộc vào phản ứng của họ. Ngươi có thể hiểu được chuyện này có thể không thể tránh khỏi đúng không?"

"Đó là tự nhiên. Chuyện bình thường mà. Trong thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Dù vậy, nói thế nào đây... thần không muốn lấy oán trả ơn."

Zenberu ngừng lại, chậm rãi hít một hơi. Ainz nhớ lại một chiến binh luôn hít thở như thế khi chuẩn bị tấn công.

"Ngoài ra, nếu ngài phát động một cuộc tấn công sau khi thần đưa ngài tới đó, rất xin lỗi, nhưng thần sẽ chiến đấu chống lại ngài."

Một tiếng loạt xoạt khe khẽ ở phía sau, và Ainz nói "Không sao!" với Cocytus.

Ngay cả khi không quay đầu lại, anh vẫn biết đó là Cocytus đang nắm chặt vũ khi của ông ta.

Ta phải làm gì với anh đây, Ainz nghĩ khi nhìn vẻ kiêu ngạo của Zenberu. Có vẻ như việc thường xuyên huấn luyện đã có tác dụng, cơ thể Zenberu vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc.

"Chà, nếu chuyện đó xảy ra, ta chỉ đơn giản là tiêu diệt ngươi mà thôi. Ta không quan tâm lắm... Nhưng khá là dũng cảm đấy. Ngươi có từng nghĩ sự phản bội của mình cũng là dấu chấm hết cho làng Lizardman này không?"

"...Thần tin tưởng ngài sẽ không làm điều đó, đúng không thưa Bệ hạ?"

Khi Zenberu nhìn chằm chằm vào anh, Ainz đỡ cằm bằng ngón cái và ngón trỏ. Sau đó, anh tuyên bố.

"Có vẻ như ngươi hơi nhầm lẫn thì phải. Ta đang cân nhắc đến lợi ích và trách nhiệm. Tuy không đến mức vì một sự phản bội mà hủy diệt một tập thể, nhưng nếu trong tương lai, ta cảm thấy có sự phản bội và nó mang lại nhiều phiền phức hơn lợi ích, ta có nên tiêu diệt toàn bộ không? Hay ngươi cho rằng ta là một kẻ có suy nghĩ và tình cảm của nhân loại?"

Biểu cảm của Zenberu thay đổi.

Tuy nhiên, Ainz không biết nó thay đổi thành cái gì.

Tuy bản thân là một Undead nói điều này hơi lạ, nhưng anh cảm thấy Lizardman cũng khá là giảo hoạt.

Không cần thiết phải hiểu được biểu cảm của các chủng tộc khác. Nói cho cùng, anh là một Undead với những kỉ niệm và kinh nghiệm của con người mang tên Suzuki Satoru.

Khi Zenberu có vẻ như không nói thêm điều gì, Ainz tiếp tục.

"Ah, đừng lo lắng. Ta sẽ không phá hủy ngôi làng này ngay cả khi ngươi phản bội ta. Dù sao thì cũng không có phản loạn có tổ chức, dựa vào tính cách trước đây của ngươi thì phản ứng đó cũng là điều dễ hiểu. Đã từng là bạn bè- ân nhân của ngươi sao? Ta hiểu tại sao ngươi đứng về phía họ. Tuy nhiên, ta nhắc lại: Ta sẽ không phá hủy Vương quốc Dwarven mà không có lí do."

Cho dù những người chơi có tồn tại hay không, thì Ainz vẫn không muốn rơi vào một cuộc chiến mà không hề đối thoại trước.

Với hiện tại mà nói thì quan hệ với các quốc gia láng giềng cũng không được tốt cho lắm.

Hiện tại quốc gia có quan hệ tốt nhất cũng đã trở thành phụ thuộc, nếu như phát động chiến tranh với Vương quốc Dwarven nữa thì thanh danh sẽ hoàn toàn bị hủy.

Do đó, họ sẽ phải cớ hết sức để có được một hiệp ước hữu nghị với Người lùn. Bằng cách này, họ có thể tuyên bố với các quốc gia khác rằng Vương quốc Sorcerous là một quốc gia có thể tuân theo các hiệp ước và hiệp định. Điều này cũng cho họ một danh tiếng tốt, giúp kiềm chế những người chơi đang ẩn nấp kia.

Những người chơi sẽ làm gì khi cảnh giác với Vương quốc Sorcerous?

Kết quả là họ sẽ coi Vương quốc Sorcerous như một đế chế tà ác, mang theo cái danh chính nghĩa kêu gọi tiến hành chiến tranh chống lại.

Ngược lại, họ sẽ làm gì nếu nghe nói Vương quốc Sorcerous đã kí một hiệp ước hữu nghị với Vương quốc Dwarven , một quốc gia rất bình thường?

Một số người có thể nghĩ rằng đó là một bản hiệp ước cưỡng ép, hoặc là kết quả của một chính sách ngoại giao pháo hạm(1). Dù vậy, bề ngoài của nó vẫn là một hiệp ước công bằng.

Trên lí thuyết, nếu một người chơi muốn tấn công Vương quốc Sorcerous, người chơi đó chắc chắn sẽ mời những kẻ cấp độ cao hơn mình- rất có thể là những người chơi khác- tham gia vào cuộc thập tự chinh(2). Tuy nhiên, sẽ có người tham gia nghĩ rằng Vương quốc Sorcerous là một quốc gia tốt. Những người không thích chiến tranh có thể lấy hiệp ước với tộc Người lùn làm lí do đứng ngoài cuộc chiến.

Tuy điều này chỉ là phỏng đoán, nhưng anh có thể tấn công lại trong khi đối thủ đang trong tình trạng mâu thuẫn và đánh bại chúng, và rồi những lời xôn xao như "Đó là lí do tôi không muốn tham chiến" sẽ xuất hiện và bộc phát.

Đây là lí do tạo sao anh muốn mang trên mình cái danh chính nghĩa.

Sau cùng, điều Ainz sợ nhất chính là một nhóm người chơi, không phải một hay hai người.

Thật sự là những người chơi sở hữu WI rất đáng sợ, và có những người chơi khác cũng mạnh mẽ không kém, ví dụ như "Nhà vô địch thế giới". Tuy vậy, nếu họ chỉ có một mình thì họ không thể đánh bại Nazarick mà không sử dụng đến "Nhóm 20".

"Vì vậy, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm."

"-Thần đã hiểu!"

"Uhm, đó là điều tốt nhất. Ta có thể giao nhiệm vụ này cho ngươi chứ Zenberu?"

"Đã rõ, thưa bệ hạ. Thần sẽ đưa ngài tới thành phố trong hang của Người lùn, nơi thần từng ở đó một thời gian."

Ainz gật đầu hài lòng rồi quay sang Zaryusu.

"Tốt, đến lượt Zaryusu. Ta có lời chúc mừng cho sự ra đời của thành viên mới trong gia đình. Cả mẹ và con vẫn mạnh khỏe chứ?"

Zaryusu lo lắng trả lời:

"Vâng thưa bệ hạ. Cả hai mẹ con đều khỏe. Có vẻ như con của thần đang tập đi rồi."

"Thật nhanh!"

Tuy nhiên, nghiên cứu của anh cho thấy những đứa trẻ trong thế giới này phát triển nhanh hơn so với thế giới của Suzuki Satoru trong mọi mặt, từ mọc răng, hay tự bước đi. Tất nhiên, kết luận đó chỉ được anh đưa ra sau khi nhe ngóng và suy đoán mà thôi.

"Vậy sao? Thần cảm thấy đó là chuyện khá bình thường..."

"Ah, hiểu mà. Dường như ta đang xem xét từ quan điểm của một nhân loại. Những đứa trẻ...hm. Hiện tại ta đang xây dựng một quốc gia dành cho mọi chủng tộc cùng nhau sinh sống và làm việc. Nếu ta muốn ngươi phải sống trong một quốc gia con người dưới sự cai trị của ta với mục đích thúc đẩy các vấn đề cần làm, ngươi sẽ đồng ý chứ?"

"Thần không thể từ chối yêu cầu của bệ hạ."

"Ồ, đừng nói như thế."

Tuy anh ta không có ý đó, nhưng bên trong câu nói kia có vẻ như mang theo sự nhạo báng.

Điều tương tự cũng xảy ra với Ainzach trước đó, Ainz suy nghĩ đồng thời nói tiếp.

"Ta muốn nghe ý kiến của ngươi về vấn đề này. Khi rời bỏ làng Lizardman và biến thành một lữ khách, ngươi cần phải có kinh nghiệm với những điều như thế này, ta nói đúng chứ? Nói cách khác, ngươi có những suy nghĩ khác với những Lizardman bình thường. Do đó ta muốn biết suy nghĩ và cảm nhận của ngươi về thế giới luôn thay đổi trước mắt ngươi này."

"Thần trở thành một lữ khách bởi vì thần cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được. Tất cả là do hoàn cảnh mà thôi."

"Cứ cho là vậy đi, tầm nhìn của ngươi vẫn rộng hơn vì ngươi đã quan sát thế giới. Nếu có thể, tại sao không đứng trên quan điểm của một Lizardman bình thường và đánh giá giá trị khi một Lizardman du lịch tới một quốc gia nhân loại?"

"Vâng..."

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ ngắn, Zaryusu nói một lần nữa.

"Theo quan điểm cá nhân, thần sẽ không muốn đi tới quốc gia nhân loại. Thần sẽ cảm thấy khi để vợ và con thần ở trong một thành phố. Ngay cả khi đó là một quốc gia do bệ hạ cai trị... Nó sẽ khá là khó khăn."

Có vẻ phải từ bỏ môi trường sinh hoạt hằng ngày và đi đến một nơi hoàn toàn khác là một nỗi đau rất lớn. Thật bình thường khi một người mong muốn giữ chặt hoàn cảnh sinh hoạt từ trước đến nay. Đặc biệt là kẻ mang trên mình gánh nặng gia đình như Zaryusu.

Có thể sẽ có người không hề muốn giữ lại hoàn cảnh quen thuộc. Nhưng Ainz cảm thấy rằng những kẻ đó không thể chấp nhận sự bảo vệ khi họ rơi vào tình huống là kẻ yếu, dù là PK hay PKK đều là như vậy.

"Hiểu rồi. Vậy thì... Những đứa trẻ có thể thích nghi với hoàn cảnh đó không?"

"Điều này có nghĩa là ngài định đưa những đứa trẻ đi sao, thưa Bệ hạ?"

Ainz cảm nhận được sự chỉ trích mờ nhạt trong câu nói.

Hình như Zaryusu suy nghĩ Ainz có ý định tách những đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng.

"Đừng tưởng tượng bay xa như thế. Ta chỉ có ý định xây dựng một quốc gia nơi các chủng tộc có thể cùng nhau chung sống hòa bình. Bước đầu tiên đó là tạo ra một nơi mà trẻ em Lizardman, nhân loại, Goblin.v.v. có thể tới và chơi với nhau vui vẻ. Đó là tất cả... Tuy nhiên ta tin tưởng các ngươi không có ý định sống đời đời kiếp kiếp bên trong khu vực cái hồ bé nhỏ này, nhưng ngươi đã có kế hoạch để bước vào thế giới rộng lớn chưa?"

Khuôn mặt của những Lizardman trở nên phức tạp.

"Ngài đang nói... Ngài muốn nhiều người trở thành lữ khách sao?"

"Đối với tộc Lizardman mà nói thì Lữ khách cũng không phải nghề nghiệp gì hoành tráng nhỉ? Ta chỉ đơn giản là muốn các ngươi mở rộng tâm trí của mình hơn... Ta không rõ lắm, nhưng ngươi và vợ ngươi không muốn cho con cái mình nhìn thấy thế giới rộng lớn sao?"

Một cái nhìn kì lạ thoáng qua khuôn mặt Zaryusu.

"Thật... khó mà nói. Thần từng muốn con em mình sống trong ngôi làng an toàn và không thiếu thực phẩm, nhưng hoàn cảnh hiện tại đã khác."

Anh ta đang đứng trên quan điểm của một người làm phụ huynh. Đây là chút khac biệt nho nhỏ so với cách Ainz muốn các NPC sống trong hạnh phúc. Theo suy nghĩ này, Ainz cảm thấy chút thân thiết với Zaryusu.

"Ta hiểu ngươi cảm thấy thế nào. Người ta không thể mong chờ sự thay đổi từ những con người đã quen với cuộc sống cũ. Sự thay đổi càng nhanh, càng có nhiều thế hệ cũ kêu ca và từ chối nó."

Ainz nhún vai trong khi Zaryusu và Zenberu mỉm cười.

"Đúng như Bệ hạ nói," Zaryusu trả lời. "Mấy người trưởng lão thỉnh thoảng vẫn phàn nàn."

"Nói thế thì anh cũng dần trở thành một ông già rồi nhỉ, Zaryusu?"

Zaryusu nhìn về phía Zenberu với vẻ mặt bối rối, ngay cả Ainz cũng nhận ra được điều này.

"Dưới gối cha mẹ có con cái sao?- Đúng, đúng là như thế."

Ainz trìu mến nhìn Cocytus đứng cạnh mình.

"Chà, có vẻ như ta phải nói rõ điểm này. Cocytus, hiện ta sẽ ra lệnh cho ngươi."

"Đã rõ!"

"Cho dù Zenberu chọn chống lại ta, ngươi cũng không được phép làm hại những người bạn trong ngôi làng này."

"Thần. Nghe. Và. Vâng. Lời. Thưa. Đấng. Tối. Cao!"

Ainz gật đầu hài lòng với Cocytus đang cúi chào thật sâu, và nhìn về phía Zenberu.

"Vậy thì, Zenberu. Ta muốn tất cả mọi thứ ngươi biết. Nói cho ta biết vị trí ngươi gặp những Người lùn, quá trình chung sống của ngươi với họ, loại quà tặng nào khiến họ hài lòng.v.v. Hãy nói cho ta."

"Không thành vấn đề, thưa Bệ hạ."

"Thật. Thô. Lỗ-"

"Không sao, Cocytus. Nếu là trường hợp chính thức thì hắn đã bị bêu đầu rồi."

Ainz nhìn quanh.

"Tuy nhiên, hiện cũng không phải là trường hợp chính thức. Ta sẽ tha thứ cho hắn. Sự rộng lượng đó ta vẫn có."

Ainz nhẹ nhàng bật cười, Cocytus thì nói thêm đầy bối rối.

"Ai- Ainz-sama..."

Ainz đưa tay ngăn Cocytus lại, rồi trừng mắt lạnh lùng nhìn Zenberu. Sau đó, anh thực hiện một động tác đã làm trước gương rất nhiều lần.

"Tuy nhiên, Zenberu, có một điều ngươi không nên quên. Cocytus sẽ cảm thấy tội lỗi vì những câu nói đáng xấu hổ ngươi nói với ta."

Cơ thể Zenberu run lên, có thể là sợ hãi.

Hoặc là rung động trước khi chiến đấu?

"...Thần vô cùng xin lỗi, thưa bệ hạ. Người hầu của ngài đã vượt quá giới hạn của mình."

"- Tốt. Ngươi nên biết ơn Cocytus, người quản lí ngôi làng này. Bởi vì vì ông ta mà ta sẽ không trực tiếp làm hại tới ngôi làng này...hm, có vẻ như ta đang lảm nhảm vài câu vô nghĩa. Chúng ta sẽ thảo luận về Vương quốc Dwarven ."

"Trước. Đó. Người. Sẽ. Ngồi. Ở. Đâu. Thưa. Ainz-sama?"

Ainz hơi nghi hoặc trước đề nghị của Cocytus.

Ainz không hề có cảm giác mệt mỏi. Vì thế mà không cần ngồi xuống cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cũng không nên bỏ qua một đề nghị như thế.

"Cũng đúng. Cocytus, đừng dùng thứ gì xa hoa. Tùy ý một chút là được rồi."

"Đã. Hiểu. Thần. Xin. Phép!"

Cocytus đi tới, dùng hai tay và đầu gối quỳ rạp xuống đất.

Kí ức về Shalltear chồng lên hình ảnh Cocytus từ trí nhớ của Ainz.

"...Ta nghĩ ta biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất ta vẫn nên hỏi. Ngươi đang làm gì vậy Cocytus?"

"Thần. Nghe. Nói. Shalltear. Đã. Từng. Làm. Điều. Này. Một. Lần. Vì. Thế. Thần. Đã. Noi. Gương. Cô. Ấy."

"Đó là hình phạt dành cho cô ấy. Ngươi không cần phải làm như vậy."

"Nhưng. Những. Lizardman. Này. Đã. Vô. Lễ. Với. Người. Ainz-sama."

"Không cần phải đem quá khứ ra. Ta đã nói là ta không quan tâm, ngươi không nghe thấy sao?"

"Đúng. Thế. Nhưng..."

Haa-

Ainz đã cố gắng thuyết phục ông ta, nhưng sự thật chứng minh Cocytus là kẻ cứng đầu. Mặc dù trên thực tế các Undead không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cảm giác đó lấp đầy tâm hồn Ainz. Cảm nhận được tình thế khó xử của mình, Ainz quyết định từ bỏ chống lại, và tuyên bố.

"Ah, đủ rồi. Ta sẽ ngồi xuống, Cocytus."

"Vâng!"

Giọng ông ta khá mạnh mẽ.

Ngồi như thế này trước mặt người khác thật là- chà, ở mức độ nào đó thì nó khá là xấu hổ.

Tuy nhiên, những người khác sẽ cảm thấy lạ lùng nếu anh ngập ngừng. Những gì anh cần làm là chấp nhận vai trò của một kẻ cai trị tuyệt đối và ngồi xuống một cách-không-quan-tâm lên cơ thể cấp dưới của anh.

Ainz hơi khom người xuống. Thật sự mà nói thì ngồi đây không hề thoải mái. Khá gồ ghề. Và quan trọng nhất là nó rất lạnh.

Hơn nữa, Cocytus đặc biệt phấn khích, thở ra một luồng sương trắng khá dày, vì vậy nó trông như thể ai đó rải một lớp đá khô dưới chân Ainz và hơi lạnh từ đó cuồn cuộn tỏa ra. Nó trông như là thứ hiệu ứng rẻ tiền giúp người ta trở nên trang nghiêm hơn, và nó làm anh cảm thấy như đang ngồi trên một đống lửa.

"Cảm. Giác. Thế. Nào. Thưa. Ainz-sama?"

Sặc. Anh không thể nói thật được.

Một phần trong anh tò mò muốn biết nếu nói thật thì sẽ như thế nào, nhưng nghĩ về phản ứng đáng sợ của Cocytus lại thôi.

"Ừm, cũng không tệ..."

Liệu mình có giống một kẻ biến thái khi nói ra câu đó không nhỉ, Ainz điên cuồng nghĩ, nhưng anh không nghĩ ra câu nào khác cả.

"Vậy. Thì. Ngài. Thích. Thần. Hơn. Hay. Shalltear. Hơn?"

"..."

Ainz câm nín luôn. Anh nên trả lời thế nào đây?

"Eh... Tại sao ngươi lại muốn biết?"

"Vâng! Thần. Cảm. Thấy. Thần. Phải. Thực. Hành. Nhiều. Hơn. Khi. Mà. Sẽ. Có. Lúc. Thần. Phải. Mang. Chủ. Nhân. Trên. Lưng. Mình."

"...Cờ Lờ Gờ Tờ?"

Ông ta đang nói cái heo gì vậy?

Giống loài của Cocytus phải mang giống cái trên lưng trong quá trình sinh sản à? Hay ông ta là một kẻ cuồng d*m?

Takemikazuchi-san!

Không đúng, người đó là người vô cùng đứng đắn. Tuy rằng khá thích chiến đấu, nhưng người đó là một người đàn ông tốt, hiếm khi gây khó khăn cho người khác.

Vậy thì tại sao Cocytus lại ra như vậy? Ainz dường như phải chịu một cú sốc rất lớn, như thể anh biết được bí mật sâu kín của người khác.

"Là, là vậy à. Tốt lắm."

Mặc dù Ainz cũng chả biết tốt chỗ nào.

"Vâng. Vậy. Câu. Trả. Lời. Của. Người. Là. Gì. Ainz-sama?"

"Nó hơi lồi lõm một chút, nhưng không đến mức không thể ngồi xuống. Theo một ý nào đó thì Shalltear tốt hơn một chút."

"Vậy. Sao..."

"Không! Không, ý của ta là ngươi cũng có điểm mạnh của mình. Ah, nói thể nào nhỉ, mát... ừ, cảm giác mát mẻ này vào mùa hè rất tốt."

Ainz không khỏi tự hỏi tại sao anh lại liều mạng an ủi Cocytus như vậy.

"Thần. Hiểu. Tuy. Nhiên... Mm."

Trong khi thầm vui mừng khi Cocytus rơi vào chuyện suy nghĩ, Ainz quay sang những Lizardman.

"Vậy thì, không cần quan tâm chuyện gì đang diễn ra. Tới đây, Zenberu, nói cho ta biết!"

"Ah, vâng!"

Theo lời kể của Zenberu, anh đã đi tới những con dốc, leo lên những đỉnh núi để tìm người lùn, mất một tháng không có kết quả gì. Khi anh sắp từ bỏ, thì gặp được một người lùn đi thăm dò mặt đất. Sau đó, nhiều chuyện xảy ra, và anh giành được sự tín nhiệm của người lùn và được đưa tới thành phố của họ.

Vẻ ngoài của anh không giúp được gì lúc đầu, nhưng anh dường như chiếm được lòng tin của họ bằng việc giãi bày toàn bộ trái tim mình.

Sau đó, anh học võ thuật tại thành phố người lùn. Anh rời khỏi đó sau khi gom góp đủ tự tin để trở lại làng Lizardman.

Điều quan trọng nhất là liệu Zenberu có thể dẫn Ainz tới thành phố người lùn hay không.

Zenberu hơi khó chịu, nhưng cuối cùng câu trả lời của anh ta là có thể.

Những thành phố của người lùn đều nằm dưới lòng đất, trong một cái hang sâu thẳm, vì vậy anh ta có thể dẫn anh đến đó miễn là địa hình vùng núi không bị thay đổi. Khi nghe tới điều này, Ainz liên tưởng đến các thành phố dưới lòng đất trong Yggdrasil, và anh cảm thây vui mừng.

Điều cuối cùng anh hỏi là khoảng cách đến thành phố người lùn.

Zenberu trả lời rằng anh ta mất khoảng một tuần để trở về từ Vương quốc Dwarven, đi men theo đường mòn trên núi. Con đường đó đưa anh ta đến cực bắc của hồ.

Đối với tộc Lizardman không am hiểu đi bộ trên mặt đất, cuộc hành trình 1 tuần bằng chân trần sẽ vào khoảng 100km.

Thật không may, họ phải dựa vào kí ức của Zenberu, vì vậy họ không thể tìm cách rút ngắn khoảng cách từ bản đồ.

Mình nên chuẩn bị một vài trường hợp đi lạc nhỉ.

Liên tưởng đến những lần phiêu lưu trong Yggdarsil, Ainz bất giác mỉm cười.

"...Những thông tin này có ích cho ngài không, thưa Bệ hạ?"

"Đương nhiên. Ta hoan nghênh một cuộc thám hiểm trong bóng tối chỉ bằng một chiếc đèn lồng ánh sáng yếu ớt. Cái này người ta gọi là hưng phấn, nhỉ?"

Có lẽ họ nghĩ Ainz đang nói đùa, nhưng những tiếng cười bị kìm nén đến từ những hàng ngũ Lizardman kia.

Ainz không có ý định sửa lại. Những người không biết về Yggdrasil sẽ không hiểu được.

"Vậy thì, ta sẽ chỉ định Zenberu làm người dẫn đường, và chúng ta sẽ chuẩn bị kế hoạch theo những gì ngươi nói với ta. Aura và Shalltear sẽ sớm tới với những người hầu, ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Thần hiểu rõ, thưa Bệ hạ."

Ainz gật đầu với anh ta, và đứng lên từ cơ thể Cocytus.

Anh không quan tâm tới âm thanh tiếc nuối vang lên từ phía bên dưới.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Chương 2: Tìm Kiếm Vương Quốc Tộc Người Lùn

Phần 1

Shalltear và Aura tụ họp tại bờ hồ cạnh làng Lizardmen, theo sau là đám thuộc hạ do chính tay họ tuyển chọn.

Theo sau Shalltear là 30 Undead, mỗi con khoảng cấp 80 hoặc cao hơn. Aura thì chọn ra 30 ma thú. Tiếp đó là 6 Vampire Bride được chỉ định làm người hầu cho Shalltear, Aura và Ainz. Ngoài ra Ainz còn mang theo bên mình 5 Hanzo. Sau cùng 5 ma thú trông-như-voi-Ma mút chở hàng được triệu hồi bằng đơn vị tiền tệ trong game. Những sinh vật chuyên chở hàng hóa như thế này được sử dụng rộng rãi trong YGGDRASIL.

Chúng là sinh vật yếu ớt nhất trong cả nhóm, bằng chứng là mỗi con chỉ khoảng cấp 40. Tuy nhiên, khả năng mang vác của chúng thật đáng kinh ngạc, và với khả năng kháng băng và lửa đồng nghĩa với việc chúng có thể dễ dàng di chuyển qua những băng nguyên lạnh giá hay những miệng núi lửa. Điều quan trọng nhất là hình dáng bên ngoài của chúng khiến người khác đánh giá sai về khả năng vận chuyển phi thường cùng sức bền trâu bò để hoạt động trong thời gian dài không ăn hay nghỉ.

Ainz ra lệnh cho Cocytus đứng đằng sau anh, và gọi Zenberu bước lên phía trước.

"Người muốn sai bảo thần điều gì, thưa Bệ Hạ?"

Zenberu bước ra khỏi Zaryusu và Crusch - Ainz nhớ tên họ - và tiến về phía anh. Ainz bất chợt ngắm nhìn đứa bé Lizardmen da trắng mà Crucsh đang bồng.

Có thể Crusch cảm nhận được bản tính sưa tầm của Ainz, cô di chuyển theo bản năng để bảo vệ con mình.

Giống như mình đang muốn cướp đứa bé vậy....

Cảm thấy đôi chút thất vọng, Ainz đưa cho Zenburu 3 vật phẩm.

"Hãy nhận lấy chúng. Chiếc nhẫn này giúp ngươi không cần ăn uống hay nghỉ ngơi. Chiếc nhẫn này thì đem lại khả năng kháng lạnh. Còn vòng cổ này thì cho phép sử dụng phép [Fly], trong trường hợp ngươi bị ngã khỏi vách núi. Ta sẽ dạy ngươi dùng phép thuật này sau."

"Cảm ơn người rất nhiều, thưa Bệ Hạ."

Đây chỉ là dụng cụ leo núi cơ bản Ainz thường sử dụng trong YGGDRASIL. Anh có thể dễ dàng chuyển đổi bộ dụng cụ của mình để thích ứng với bất kỳ địa hình nào trong Rặng núi Azellisia.

"Xi lỗi vì cản trở việc chuẩn bị của ngươi, Ta đã hoàn thành những gì ta cần làm. Ngươi có thể trở về."

Zenbura gật đầu và trở về vị trí cũ.

"Cocytus. Có vẻ như những đứa trẻ nơi đây khá tò mò về chúng ta."

Những đứa trẻ ấy không lẩn trốn nhưng vẫn giữ khoảng cách, và nhìn Ainz và những người khác bằng ánh mắt lấp lánh.

Mn. Liệu chúng có thể thích nghi khi mình đem chúng đến thành phố của con người? Không, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình làm điều ngược lại và mang trẻ con của loài người đến đây? Có lẽ mình nên xây dựng một khu trại gần đây, và đem trẻ con của Lizardmen đến đấy.

Ainz tưởng tượng ra khung cảnh nơi trẻ con của con người, Lizardmen và Goblin chơi đùa cùng nhau. Tiếp đó, anh thêm vào Aura và Mare, trẻ con của Dark Elf. Sau cùng, Ainz quyết định thêm cả Shalltear vào luôn.

Ainz chọn thêm cả Shalltear chỉ đơn thuần vì anh đã nhìn thấy quá trình chuẩn bị của Shalltear bên cạnh Aura, lũ Undead và bầy ma thú. Ngoài ra thì chẳng có điểm đặc biệt nào hơn cả.

Mình khá thích cảnh tượng đó. Có lẽ mình nên đề xuất điều này với Albedo và Demiurge...

"Nếu. Chúng. Khiến. Người. Khó. Chịu.Thần. Có. Nên . Ra. Lệnh. Cho. Chúng. Rời. Khỏi Đây. Ngay. Lập. Tức. Không?"

"Đó không phải điều ta muốn... Ngươi không cảm thấy rằng trẻ con có thể dễ dàng thân thiết với nhau sao, dù chúng thuộc những chủng tộc khác nhau? Ngươi không nghĩ rằng trẻ con của loài người có thể bước đi tay trong tay với trẻ con của Lizardmen à?"

"Thần. Không. Chắc. Lắm. Nhưng. Nếu. Đó. Là. Ý. Muốn. Của. Người. Thì. Điều. Đó. Là. Có. Thể. Thưa. Ainz-sama."

Điều này chẳng liên quan gì tới ý muốn của mình hay không , nó đơn giản chỉ là việc cư dân của những chủng loài khác quan làm việc cùng nhau mà thôi. Mình đoán rằng mình chẳng thể nào đưa ra những đề nghị như thế với tư cách là Vua cả...

Những ý tưởng của Ainz sẽ luôn bị hiểu thành mệnh lệnh tuyệt đối. Do vậy, ở một mức nào đó, nó sẽ khá đáng sợ.

"...Thật thế ư. Vậy, đã đến giờ khởi hành, -Aura, Shalltear! Các ngươi sẵn sàng chưa?"

Hai người họ trả lời gần như ngay lập tức.

"Vâng! Chúng thần đã sẵn sàng!"

"Nếu người ra mệnh lệnh, chúng thần sẽ di chuyển đến bất kỳ đâu, thưa Ainz-sama."

"Zenberu!"

"Không vấn đề gì!"

"Tốt rồi, khởi hành nào!"

"Ainz-sama. Hãy. Cẩn. Thận! Nếu. Chuyện. Gì. Xảy. Ra. Thần. Sẽ. Điều. Động. Quân. Của. Thần. Bất. Kỳ. Lúc. Nào."

Cocytus rất đúng. Nếu đối thủ là người chơi, mọi thứ sẽ nhanh chóng chuyển thành một cuộc chiến quy mô lớn, và điều này cần phải dùng đến lực lượng quân đội. Tuy nhiên...

"-Điều đó cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Dù sao thì, đây đúng hơn là thăm dò lực lượng 2 bên. Nếu chúng ta gặp một đối thủ mạnh. tất cả sẽ quay trở về ngay lập tức sau khi thu thập đủ những thông tin cần thiết. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ta rất mong chờ được chứng kiến chiến công của ngươi trên chiến trường."

"Đã. Rõ!"

***

Kế hoạch là tiến về phía Bắc và leo qua dãy núi, đi theo trí nhớ của Zenberu.

Những thú cưỡi undead có nhiệm vụ làm quân tiên phong đầy tự hào mang trên mình lá cờ của Vương quốc Sorcerous.

Tất cả mọi sinh vật sống gần khu vực hồ nước đều thuộc quyền kiểm soát của Cocytus. Do đó, lá cờ được treo lên đồng nghĩa với việc họ không sợ bị tấn công. Dù thế, điều này chỉ đúng với những sinh vật có trí tuệ - những sinh vật thấu hiểu việc bị cai trị. Nó chẳng có nghĩa lý gì với những sinh vật trí tuệ bậc thấp như cầm thú, chẳng hạn. Như vậy, ở chiều ngược lại, lá cờ sẽ làm tăng khả năng họ bị tấn công hơn. Tất nhiên, Ainz không nghĩ rằng trong khu rừng này có sinh vật nào nhóm của Ainz không thể giải quyết.

Shalltear cứ dò tìm xung quanh bất cứ kẻ ngu ngốc nào, nhưng cô chẳng phát hiện được gì. Cuối cùng, họ đến được cực Bắc của bờ hồ.

Ánh mắt họ dõi theo một con suối nhỏ cung cấp nước cho hồ, và trước mặt họ là những đỉnh núi lởm chỏm của rặng Azellisia. Dưới nền trời trong xanh và ánh nắng lấp lánh, đây quả thực là khung cảnh thần tiên, và nó khuấy động thứ cảm giác ngây ngất trong tim Ainz.

Liền đó, Zenberu rút ngắn khoảng cách với Ainz, và đưa ra đề nghị.

"Liệu thần có thể đi trước người không? Thần nghĩ cảnh vật phía trước sẽ giúp thần nhớ được vài thứ."

Đương nhiên, không có sự phản đối.

"Tốt thôi. Dẫn đầu đi, nhưng đừng đi 1 mình. Đem theo một người của ta. Nếu có bất cứ ai tấn công, dùng họ làm lá chắn và rút về ngay lập tức. Ngươi là thành viên quan trọng trong cuộc thám hiểm này."

"Lời cảm ơn sâu sắc nhất của thần."

Sau khi ra lệnh - hay đúng hơn, yêu cầu - con ma thú mà anh đang cưỡi, nó nghe theo lệnh và bắt đầu di chuyển. Vì Zenberu không có kinh nghiệm trong việc cưỡi ngựa, Ainz phải đưa cho anh ta một trong những ma thú của Aura, thứ có thể điều khiển bằng giọng nói hơn là bằng kỹ thuật.

Có một sự khác biệt rất đáng kể giữa tốc độ của họ trong rặng núi và khi đi dọc bờ hồ.

Nói cách khác, họ di chuyển một cách chậm chạp.

Ban đầu, họ chỉ đơn giản đi men theo con suối về phía Bắc, nhưng họ bị chậm lại sau khi phải chuyển hướng để tránh một thác nước.

Zenberu cố hết sức để nhớ lại con đường mà anh đã từng đi, nhưng rất khó để hồi tưởng con đường mà anh chỉ đi qua một lần, nhiều năm về trước, trong khi tiến vào từ phía ngược lại. Không những thế, do vị trí của họ vẫn rất thấp, những cây cao cứ chắn mất tầm nhìn.

Ngay cả khi địa hình nơi đây không thay đổi, những cái cây vẫn tiếp tục phát triển theo thời gian.

Zenberu bước tiếp trong khi vật lộn với trí nhớ của chính mình.

Đa phần thành viên của binh đoàn không cần nghỉ ngơi - nhưng Zenberu, thành viên quan trọng nhất - lại thuộc số ít ngoại lệ đó. Do đó, họ phải dừng lại nhiều lần để nghỉ trước khi tiếp tục bước đi trong im lặng.

Họ bắt gặp hình bóng mờ ảo của một bầy quái vật ở phía xa, nhưng có vẻ như chúng không muốn lộ diện. Có lẽ binh đoàn của Ainz quá đông, hoặc chúng đã ăn no rồi. Ainz nghĩ việc bắt giam một con quái vật không rõ danh tính để chơi đùa sẽ khá thú vị, nhưng anh lại quyết định từ bỏ ý định đó.

Nhiệm vụ hiện tại của họ là tìm cách đến được Vương quốc Người lùn.

Ainz biết rõ rằng một người thợ săn bắt cả 2 con thỏ cùng một lúc sẽ chẳng bắt được con nào cả.

Với một thoáng nuối tiếc, Ainz chọn việc gấp rút tiếp tục cuộc hành trình.

Khi cả nhóm đến gần bìa rừng, cây cối dần dần trở nên ngắn hơn, và mặt trời bắt đầu lặn xuống phía sau dãy núi.

Bầu trời trong xanh bỗng nhuộm một màu đỏ, và chuyển sang buổi tối. Hình bóng của rặng núi đối nghịch với một biển sao trời chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ hùng vĩ. Biết rằng khung cảnh tuyệt vời kia chỉ là một phần nhỏ trong thế giới này khiến Ainz cảm thấy như chính thiên nhiên đang áp đảo mình.

Xoang mũi của Ainz rung lên, và anh hít vào bầu không khí trong lành, thơm ngát ấy.

Vì sao mình có thể làm được điều đó -hay đúng hơn, nếu mình có thể làm được điều này, tại sao mình không thể cảm nhận mùi vị của thức ăn? Ainz từ bỏ những ý nghĩ ấy, và thay vào đó, anh chọn thưởng thức bầu không khí này, thứ anh không tài nào tìm được ở Nazarick hay vùng ngoại ô của E-Rantel.

Trong YGGDRASIL, anh chẳng thể trải nghiệm sự kỳ vĩ của thiên nhiên theo cách này.

Ainz cảm thấy thật mãn nguyện, giống như việc anh khám phá nhiều điều mới khi trở thành mạo hiểm giả Momon vậy, và sự thỏa mãn lấp đầy trái tim Ainz. Thật lòng mà nói, dù họ có thể trở về tay trắng và thất bại trong việc tìm ra Vương quốc Người lùn, anh cũng sẽ chẳng bận tâm lắm.

Không - không lẽ đây là khung cảnh những mạo hiểm giả sẽ thấy sao?

Ainz cười khúc khích, sau đó anh nói với mọi người phía sau mình.

"Được rồi, chúng ta sẽ cắm trại tối nay tại đây."

Sau khi tất cả đều đồng tình, Shalltear hỏi Ainz, "Liệu chúng ta có quay về Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick không?"

Thật vậy, điều khôn ngoan nhất là đánh dấu nơi này sau đó dịch chuyển tất cả về nơi an toàn để nghỉ ngơi đêm nay. Tuy nhiên. vì một vài lý do, Ainz lại không thích như thế. Đây không phải vấn đề của tính đúng hay sai, mà chỉ đơn thuần là vấn đề của cảm xúc.

"Không cần thiết". Chúng ta sẽ cắm trại tại đây."

"Nhưng thưa Ainz-sama, bắt người phải cắm trại tại nơi như thế này..."

Cảnh vật xung quanh chỉ trơ trụi là đá và đá, và những con gió từ thổi phía núi lạnh buốt xương - tất nhiên, chúng chẳng tác động gì đến Ainz, người miễn nhiễm hoàn toàn với cái lạnh - khiến người ta bị mất thân nhiệt. Bất kỳ ai không có khả năng kháng lạnh hay quần áo dày sẽ cảm thấy như họ bị chích bởi những cây kim. Điều này có lẽ là vì gió đã thổi qua những đống tuyết dày và mang không khí lạnh giá từ sườn núi.

Ainz mỉm cười, sự tôn trọng của anh cho sự hùng vĩ của thiên nhiên tăng lên.

Trong YGGDRASIL, có những guild đi thám hiểm và khám phá những cái chưa biết. Họ du hành trên những hành trình dài bất tận, mang theo trong tim những cảm xúc trên.

Họ khá yếu trong guild chiến, nhưng lại ném mình vào những vùng đất chưa từng được khám phá của thế giới. Thời điểm đó, Ainz không hiểu được họ đang nghĩ gì. Tuy vậy, sau khi tiến vào thế giới tráng lệ này, anh bắt đầu hiểu được động lực của họ.

Khi anh giả làm Momon, anh cũng từng trải nghiệm cảm giác muốn từ bỏ tất cả và khám phá thế giới-

"-Ainz-sama?"

Những suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu anh đột nhiên bị phân tán.

"Chuyện gì thế, Shalltear?'

"Thứ lỗi cho thần vì gián đoạn dòng suy nghĩ của người, Ainz-sama"

"Ahh, không sao đâu. Ta chẳng nghĩ gì quan trọng cả."

"Thật ư? Vậy..."

"Vậy, có chuyện gì sao? Ah, chúng ta đang nói về việc cắm trại, phải không?

"Vâng. Xin người thứ lỗi cho thần vì không chuẩn bị sẵn một căn lều thích hợp dù thần biết rằng người sẽ muốn ở đây. Ainz-sama, thần muốn lấy một cái từ Nazarick? Liệu thần được phép sử dụng [Cổng] không?"

"Không nhất thiết thế. Không phải vì ngươi đã quên mang mà lều, mà đúng hơn, là vì ta đã không ghi nó vào danh sách vì nó không cần thiết. Ngươi có biết rằng Mare có thể xây dựng nơi trú ẩn bằng ma thuật không?"

Shalltear gật đầu.

"Vậy, ngươi cũng nên biết rằng ta có thể làm điều tương tự. Ta có thể sử dụng vật phẩm ma thuật như Ngôi nhà Xanh Bí mật ( Green Secret House) thay vào đó, nhưng nó sẽ khá chật chội với quân số hiện tại. Bây giờ, xem này."

Ainz tìm kiếm một vị trí thích hợp. Nó không cần bằng phẳng, nhưng nhất thiết phải là không gian mở và không có đất đá.

Ainz tìm thấy một nơi như thế gần như ngay lập, sau đó anh sử dụng phép. Đó là một phép thuật bậc 10.

[Tạo dựng pháo đài!]

Ngay khi phép thuật có hiệu lực, một pháo đài hùng mạnh trỗi dậy từ khu đất trống. Nó như một tòa cao ốc cao hơn 30 mét, đứng thẳng và đầy tự hào như thể nó sẽ nuốt trọn bầu trời đầy sao.

Cánh cửa đôi to lớn của nó đủ khỏe để chống lại các phiến gỗ phá thành. Tường thành được gắn vô số gai nhọn để ngăn chặn những ai có ý định leo tường vào trong. Bốn bức tượng quỷ dữ được trang trí ở nơi cao nhất của tòa tháp. Chúng tỏ ra vẻ nguy nga và áp bức chỉ trong nháy mắt.

Pháo đài vững chắc và uy mãnh này là hiện thân của từ : " cao chót vót"

"Nào, đi thôi."

Khi anh tiến về phía cánh cửa, chúng tự động mở ra. Anh chờ cho đến khi mọi người vào trong hết. Trong YGGDRASIL, bất kỳ ai trong 1 nhóm cũng có thể mở những cánh cửa này chỉ bằng một cái chạm. Ngược lại, những ai khác muốn tiến vào chỉ còn cách phá hủy chúng. Ainz tự hỏi điều đó có áp dụng cho thế giới này không.

Ainz để hai undead ở phía ngoài và ra lệnh cho chúng mở cửa sau khi nó đóng lại. Cánh cửa vẫn đóng.

Anh đợi lâu hơn một chút, nhưng không có dấu hiệu nào chúng sẽ mở ra.

"Có lẽ nào ta là người duy nhất mở được chúng? Aura, hãy chạm vào cửa."

Với tiếng "Vâng" Aura chạm vào cánh cửa một cách thực nghiệm, nhưng không có vẻ chúng muốn mở ra.

Như vậy chỉ mình Ainz mới có thể mở được chúng. Anh nhíu mày lại. "Friendly fire phiền phức thật chứ ..." Nếu những người chơi khác có tồn tại ở thế giới này, thì những thay đổi nhỏ như thế sẽ gây ảnh hưởng lên nhau, và trong trường hợp tệ nhất, anh có thể giết nhầm phải ai đó.

Đã gần một năm trôi qua rồi... Và mình vẫn phải cẩn thận trong việc sử dụng sức mạnh. Sẽ là một thảm kịch nếu ai đó đi nhầm vào khu-vực-phép-diện-rộng của chúng ta. Liệu mình nên chỉ rõ điều này cho những NPC cao cấp không nhỉ? Đặc biệt là Mare... mặc dù họ có thể tức giận với mình vì lải nhải những điều họ đã biết rồi... Mình đoán mình phải làm cho chúng giống như một lời nhận xét bất ngờ hoặc tương tự thế.

Nhắc nhở người khác một cách tinh tế hóa ra lại rất khó khăn. Nó khác hoàn toàn với việc đi đến trước mặt và la mắng họ. Ainz đã quen với thực tế đó trong suốt thời gian ở thế giới cũ của anh.

Trái tim dần trở nên nặng trĩu, anh quyết định loại bỏ thí nghiệm của mình và mở cổng để hai undead từ bên ngoài đi vào. Anh đóng cổng lại sau khi chắn chắc rằng mọi người đã ở hết bên trong, sau đó anh bước về phía trước.

Một cặp cửa đôi xuất hiện ngay trước cổng vào, và một hành lanh trải dài về phía sau. Phía cuối hành lang là một cặp cửa đôi khác nữa. Toàn bộ đường đi được thắp sáng bởi ánh sáng ma thuật, nên không có vấn đề nào cả.

Ngay khi anh mở cánh cửa phía trong, một luồng sáng chói lòa hiện ra.

Trước mặt họ là sảnh đường. Nền nhà bao phủ bởi một màu trắng như tuyết và trần nhà ở cao tít phía trên. Một cầu thang xoắn ốc cuộn lên từ trung tâm sảnh và kết nối với các tầng trên.

"Vậy... chúng ta sẽ qua đêm tại đây. Bất kì ai cần nghỉ ngơi có thể nghỉ. Ai không cần thì... Đứng ở đây cũng không tốt lắm. Mọi người, hãy về phòng mình."

Ainz chỉ vào mười cánh cửa. Nhân tiện, không gian ở đây được mở rộng, nên nó lớn hơn so với nếu nhìn từ bên ngoài.

"Có rất nhiều phòng ở tầng hai và tầng ba, nên cứ tự nhiên mà sử dụng. Aura, Shalltear, Zenberu, 3 người các ngươi ở lại đây. Ta muốn bàn về hành trình sắp tới từ những gì chúng ta thu thập được ngày hôm nay. Ah, đúng rồi, hãy tập hợp ở dãy ghế đằng kia. Được rồi, thực hiện nào mọi người."

"Ainz-sama, còn về Vampire Brides thì sao?

"Ừm..."

Ainz chưa thể trả lời câu hỏi của Aura ngay lập tức. Suy cho cùng, đem theo họ là ý tưởng của Decrement, và anh cảm thấy mọi việc sẽ hoàn toàn tốt đẹp mà không có họ. Ainz dừng lại một chút trước khi nói, "Ta sẽ ra lệnh cho họ sau. Ngay bây giờ, hãy để họ đợi ở phòng họ.". Anh quyết định biến nó thành một vấn đề cho tương lai.

Sau đó, Ainz bước về phía ghế sofa và ngồi xuống. Chờ cho 3 người được đề cập lúc trước ngồi xuống hết cả, anh bắt đầu nói.

"Vậy, bắt đầu bằng việc ghi chép lại hành trình ngày hôm nay. Aura, bắt đầu đi."

"Vâng, Ainz-sama."

Aura lấy ra một tập giấy ghi chép, giữ nó bằng một tay và phác thảo một bản đồ lên đó bằng tay còn lại.

"Thần không chắc chắn lắm về một số chi tiết nhỏ, nhưng tựu chung nó sẽ như thế này."

"Ừm. Cảm ơn người, Aura."

Đó là một bản đồ đơn giản, nhưng họ có thể xác minh khoảng cách và những thứ tương tự.

"Bây giờ thì, ta biết ngươi đang mệt, Zenberu, nhưng ta yêu cầu sự hợp tác của ngươi. Có thế ngươi không thích điều này lắm."

"...Ý người là gì, thưa Bệ Hạ?"

Ainz mỉm cười với Zenberu hơi quá lo lắng.

"Nói cách khác, ta muốn nhìn qua ký ức của ngươi."

"V-Vậy là sao ạ?"

"... Ta nghĩ rằng ta giống như một nhân vật phản diện khi nói như thế. Ta có thể điều khiển ký ức người khác bằng ma thuật, nhưng thứ ma thuật đó cũng có thể xem qua ký ức. Thật lòng mà nói, nó tốn rất nhiều năng lượng và ta sẽ không dùng nó nếu không cần thiết, nhưng chỉ dựa vào ký ức mập mờ của người không thì hơi đáng lo ngại."

"Sẽ, Sẽ không có tác dụng phụ gì chứ ạ?"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhờ vào sự giúp đỡ của một tu sĩ, ta có thể chắc chắn ta khá tinh thông về việc này. Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nếu ta không làm điều kỳ quặc gì ở đó. Thực tế, ta đã thực hiện các việc tương tự với một trong những người hầu của ta và cũng chẳng có vấn đề gì cả.

"Ý người là Shizu, phải không?"

"Chính xác, Aura. Nói như thế không có nghĩa phép thuật này mạnh đến như thế. Nếu một người gần như quên hết một sự kiện, ta chỉ có thể biết được vài chi tiết. Ngoài ra còn nhiều điều phức tạp khác nữa. Ví dụ như, những ký ức có thể không tồn tại trong não bộ, mà bắt nguồn từ tiềm thức-" Ainz nhún vai khi nhận ra mình đã quá lạc đề."Ừm, đại loại thế. Trong mọi trường hợp, ta muốn kiểm tra ký ức của ngươi."

"Thần hiểu rồi... Chỉ là đề phòng thôi, thần muốn hỏi lại lần nữa, mọi thứ sẽ vẫn ổn chứ?"

"Ta hiểu lo lắng của ngươi. Đừng sợ, Zenberu, ta không thay đổi ký ức ngươi đâu. Ta thề trên danh nghĩa của ta."

"Vậy - thần phải làm gì?

"Ừm. Ngồi đó và thư giãn nhé. Nó không đau tí nào đâu. Trước đó, ta cần xác minh một thứ với ngươi. Như là, đã bao nhiêu tháng, năm trước đây và nơi mà những ký ức này xảy ra, đại loại thế."

Sau khi nghe được những gì cần thiết từ Zenberu, Ainz niệm phép.

Từng thực hiện ma thuật này nhiều, Ainz có sự tự tin của một chuyên gia trong việc xử lý ma thuật, thế nhưng, sử dụng nó vẫn vô cùng khó khăn.

Bất kỳ sự thay đổi nào với ký ức sẽ được giữ nguyên mãi mãi, vì vậy, sai lầm có thể dẫn được những tình trạng không thể phục hồi được. Nó giống như việc thiết lập lại một cái máy tính mà không cần thực hiện việc sao lưu dữ liệu. Có thể nói nó là một ma thuật khá tốt trong việc tạo ra một người mất trí.

Quan trọng hơn, phép này tiêu tốn một lượng mana cực lớn khi nó còn hiệu lực. Đây chính là lý do khiến sử dụng nó rất khó.

Ainz cảm thấy lượng mana của anh bị hút cạn ngay sau khi anh dò tìm ký ức của Zenberu.

Kế hoạch ban đầu của Ainz là tìm thấy ký ức cần thiết sau đó là sở thích của Zenberu. Tuy nhiên, Ainz nhận thấy lượng MP sẽ cạn kiệt trước khi đó. Thêm vào đó, nếu như anh đợi lượng MP của mình phục hồi vào ngày hôm sau để thực hiện phép này lần nữa, anh sẽ phải tìm lại từ đầu.

Kết quả là, những phép khác sẽ hiệu quả hơn trong việc thu thập thông tin.

Sau một thoáng càu nhàu, anh trông thấy thứ gì giống như một ngọn núi. Ngay khi anh tìm thấy nơi cần tìm, lượng MP cũng hết sạch.

Gíam định ký ức của quá khứ là thứ mệt mỏi nhất. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng là những ký ức gần đây...

Giống như anh đã đoán trước, ký ức anh tìm thấy quá mờ nhạt, như thể được bao phủ trong sương mù. Anh thấy những khuôn mặt của Người lùn, nhưng chúng nhìn tương tự nhau. Anh không rõ đó có phải là do đầu óc của Zenberu, hay là anh ta cũng không phân biệt được họ. Mỗi người đều mọc một đống râu ria xồm xoàm và uống bia một cách thô lỗ.

Không tốt tí nào. Mình đã dùng tu sĩ đó như đối tượng thử nghiệm và mọi thứ tiến triển tốt đẹp với Shizu. Nhưng mình vẫn thấy mình chưa tận dụng hết khả năng của nó... Mình không thể mắc sai lầm với những thứ nhạy cảm như ký ức. Mình muốn tiếp tục thí nghiệm với tu sĩ đó, nhưng hắn ta xem ra không thể nói năng mạch lạc nữa... Tốt thôi, mình có thể viết lại ký ức nếu như giới hạn việc đó xuống vài năm gần đây. Mình nghĩ rằng cũng nên thực hiện thí nghiệm xem điều gì sẽ xảy ra nếu mình xóa sạch ký ức của ai đó...

Có lẽ mình nên chọn những tên tội phạm bị tử hình ở E-Rantel để tiến hành thử nghiệm...

Với ý nghĩ đó trong đầu, Ainz kết thúc ma thuật.

"Ngươi sao rồi, Zenburu? Có ổn không?'

"Eh? Thần ổn cả, nhưng hơi kỳ lạ...

Ainz cười:

"Ta chỉ nhìn sơ qua ký ức ngươi thôi. Thật là lạ khi ngươi cảm thấy thế, bằng chứng là ta không thay đổi gì cả. Đây có lẽ là hiệu ứng giả dược (Note: Một loại tác động vào tâm lí), nó sẽ nhanh chóng biến mất thôi"

Zenberu lắc đầu một cách mạnh mẽ. Ainz chẳng bận tâm, thay vào đó hướng sự chú ý vào bản đồ.

Ngay cả khi nhìn qua ký ức của Zenberu, anh vẫn không thể hiểu được.

Không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào ở đó, và làm thế nào anh ta có thể xác minh vị trí của mình trong khung cảnh nhập nhằng của vùng đồi núi? Thêm vào đó, ký ức về việc trốn tránh quái vật là sống động hơn cả.

Sự thật rằng nếu như lượng MP của anh có hồi phục vào ngày mai, anh sẽ chẳng thu thập được gì xứng đánh với lượng MP khổng lồ bỏ ra.

"Vậy, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch ban đầu và để cho Zenberu dẫn đường về phía Bắc. Dù sao thì ta chẳng tìm thấy gì hữu ích ký ức của ngươi cả."

Điều này không giống như anh chẳng có ý tưởng nào tốt hơn cả.

Cho dù cử trinh sát đi, thì cũng không có tác dụng gì ngoài việc xử lí đám quái vật bên ngoài.

"Giai tán. Mọi người, hãy nghỉ ngơi...Tốt, có vẻ như không ai cần nghỉ ngơi ngoại trừ Zenberu. Vậy thì, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. "

***

Khi thấy chủ nhân của cô đã quay về phòng mình, Aura quay sang Shalltear, người đang ngồi bên cạnh cô.

"Có phòng bên trái và bên phải phòng riêng của Ainz-sama. Cô muốn chọn phòng nào?"

Aura có vật phẩm ma thuật cho phép cô không cần ngủ, trong khi Shalltear là một undead. Thẳng thắn mà nói, không ai trong số họ cần phòng nghỉ cả. Thế nhưng, sẽ thật bất kính nếu không sử dụng những thứ được chuẩn bị cho họ, và sẽ càng tệ hơn nữa nếu họ ở quá xa để bảo vệ ngài ấy.

"Hm ~ tôi nghĩ rằng phòng nào cũng tốt cả, cô có nghĩ thế không?"

"Ừm, đúng thế... Vậy, cô đang làm gì đó?"

Aura nhìn qua Shalltear sau khi nghe câu trả lời phân tâm của cô ra. Ngay lúc đó Aura nhận ra Shalltear đang viết gì đó lên một tệp giấy ghi nhớ.

"Hm, Ainz-sama nói thế, check. Tôi đang ghi chép, tất nhiên. Tôi không muốn bỏ quên lời nào của Ainz-sama."

"Hmmm~ cô chăm chỉ thật đấy. Để tôi xem thử nào."

Aura dừng lại để nhìn, và cô thấy tệp ghi nhớ được bao phủ chi chít chữ với chữ, hiếm có khoảng trống nào giữa chúng cả.

Sau khi liếc sơ qua, cô nhận ra Shalltear đang ghi chép từng ly từng tí những lời của chủ nhân, cũng như hành động mà ngài đã làm.

Việc này... nói sao đây nhỉ? Tất nhiên, truyền đạt lại những lời vàng ngọc của Ainz-sama cho hậu thế là cần thiết, mình nghi ngờ rằng Shalltear ghi chép chúng vì mục đích đó...

Shalltear có lẽ nhận ra điểm mấu chốt trong suy nghĩ của chủ nhân, và học tập từ đó. Thế nhưng, tình hình này lại khiến Aura cảm thấy không thoải mái.

"Ah, cô biết không, tôi nghĩ rằng ghi chép là một ý tưởng tốt, nhưng đó không phải là tất cả, đúng chứ?"

Shalltear nhìn cô với vẻ mặt ngờ nghệch.

"Hiểu chứ? Có thể việc ghi chép khiến cô nghĩ cô đã làm được một công việc tốt. Nhưng điều cô đáng lẽ nên làm ghi lại những điều cốt lõi và sử dụng chúng như kim chỉ nam để giải quyết các tình huống tương tự, đúng chứ? Thật sự ổn không khi ghi chép như thế này?"

"Có vẻ như không sao cả..."

"Nếu cô thật sự thấy thế thì tốt thôi. Chỉ phòng hờ, cô nên đọc lại chúng lần nữa sau khi trở về phòng mình. Cố gắng hiểu được những gì Ainz-sama đã nghĩ, sau đó đặt mình vào trường hợp của ngài ấy và tưởng tượng cô sẽ làm gì vào lúc đó."

"Ồ, thật sao?"

"Ừm, thật đấy."

Sau khi nói thế, cô bất chợt tự hỏi sao mình lại nói về những thứ như vậy với Shalltear. Và rồi, vì một số lý do, cô nhận thấy dẫn đường cho cô ấy theo cách đó dường như rất tự nhiên với cô.

Haa. Cảm giác như mình có một cô em gái thật vô dụng mà... Có lẽ điều này hơi bất kính, mình tự hỏi liệu Bukubukuchagama-sama có cảm thấy như mình không?

***

Họ chuẩn bị khởi hành vào sáng sớm hôm sau. Nói là thế chứ sự chuẩn bị của họ chỉ đơn thuần là bước ra khỏi pháo đài được-tạo-thành-bằng-ma-thuật và xếp thành hàng. Ainz cảm thấy thể này thật chẳng thú vị bằng khi anh còn là mạo hiểm giả Momon.

Sau đó, họ tiếp tục công cuộc tìm kiếm, nhưng nỗ lực của họ từ sáng đến tối hóa thành công cốc.

Khi mặt trời lặn xuống ở phía bên kia rặng núi, Ainz nheo mắt lại.

Họ đã đi hơn 100km rồi - hay nói cách, họ đã vượt xa dự tính ban đầu của Ainz. Và họ chẳng tìm thấy gì cả. Nói cách khác, họ bắt đầu phải tốn thời gian để tìm kiếm khắp vùng này.

Ainz dùng ma thuật để tạo ra pháo đài như lần trước, sau đó, cuộc hành trình lại tiếp diễn - ngày thứ ba trôi qua.

Đột nhiên, Zenberu kêu lên.

"Ở đây! Thần nhớ nơi này!"

Không có cây cối nào ở phía trước, chỉ là một bãi đất đá. Giọng Zenberu vang dội thật lớn trong không khí.

"Bệ Hạ! Chúng ta đang ở rất gần rôi!:"

"Thật ư? Vậy, mọi người, hãy cẩn thận!"

Phản ứng với mệnh lệnh của Ainz, bọn họ tập hợp ngay hàng thẳng lối thành một nhóm.

"Vậy, mọi việc trông cậy vào ngươi, Zenberu."

"Người có thể tin tưởng ở thần."

Cả nhóm tiến về phía trước, dẫn đầu bởi Zenberu.

Cuối cùng, họ nhìn thấy thứ trông như một cái hang hơn là một vết nứt trong rặng núi.

Ainz từng thấy thứ tương tư thế trong ký ức của Zenberu, nhưng anh cảm giác đáng lẽ ra nó phải to hơn nữa. Dù thế, dụa trên phản ứng vui mừng của Zenberu, chính là nơi này.

Ký ức đó thuôc về Zenberu : quan điểm của một Lizardman chắc chắn là đáng tin cậy hơn cái nhìn thoáng qua của Ainz.

Ainz phủi mượt trang phục của anh, và ra hiệu cho Aura.

Theo đúng những gì họ dự tính trước đó, Aura để thú nuôi của tiến vào vết nứt.

"Vương quốc Người lùn! Đây là Bệ Hạ, Ainz Ooal Gown, Vua của vương quốc mới thành lập Sorcerous ở phía Nam, đã tới đây để viếng thăm các ngươi. Các ngươi không gửi ai đó đến đón tiếp người sao?"

Giọng của Aura vang dội khắp vết nứt

Vẫn không có phản ứng

Aura nhìn sang Ainz như thể muốn hỏi, "Thần nên làm gì đây?'

Ainz ra lệnh cho cô thông báo lại cho họ .

Và Aura hét lên thêm lần nữa.

Thế nhưng, vẫn không có phản ừng gì. Chẳng có dấu hiệu ai đó sẽ xuất hiện thậm chí sau một lúc chờ đợi

Zenberu từng nói sẽ có lính gác ở nơi đây đề ngăn chặn kể xâm nhập từ bên ngoài, Nếu đúng nhu thế, sẽ có ai đó nghe thấy giọng Aura.

Phải chăng họ trốn tránh tộc Dark Elf?

Ainz ra lệnh cho Aura lui xuống, và triệu tập Zenberu.

"Đến lượt ngươi đó. Tới đó hét lên và xem mọi chuyện như thế nào."

Ainz thực hiện vài phép lên người Zenberu. Tuy rằng chúng không đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng sẽ giảm thiểu sự nguy hiểm sẽ xảy đến cho anh ta hơn việc đi thăm dò mà không có chúng.

Zenberu bước về phía hang và hô to. Nhưng, vẫn không có phản ứng,

"...Hanzos."

"Xin được diện kiến chủ nhân."

Những ninja bỗng xuất hiện từ bóng của Shalltear. Những Hanzo khác thì ở đằng sau Hanzo đội trưởng.

"Thâm nhập bên trong và xác định tình hình. Đừng để bị phát hiện."

"Sẽ như lời người nói. Vậy chúng thần sẽ điều tra bao xa? Thành phố của Người lùn được biết đến với những mạng lưới hầm mỏ phức tạp. Lục soát hết tất cả chúng sẽ tốn khá nhiều thời gian."

"Chỉ cần kiểm tra lướt qua. Tập trung vào khu vực trung tâm và khu vực chính quyền của thành phố. Các người có thể điều tra những đường hầm phía trong sau đó."

"Đã rõ."

Những Hanzo chạy nước rút, theo sau đội trưởng của họ. Cái cách mà họ chạy, để lại bóng ảnh phía sau, là một kỹ thuật độc nhất của quái vật hệ ninja bậc cao.

Ainz bảo Zenberu quay về trung tâm của nhóm - để anh ta chờ đợi ở nơi an toàn. Anh ta sẽ rất hữu dụng trong việc đàm phán với tộc Người lùn.

"-Shalltear, đừng lơ là cảnh giác."

" Đã rõ!"

Sau khi kích hoạt chiêu thức, Shalltear đươc vũ trang hoàn toàn trong một bộ giáp toàn thân ngay lâp tức. Cô dò soát khu vực xung quanh thật kỹ lưỡng, không bỏ sót một chi tiết nào.

Bây giờ thì Shalltear - Thủ vệ mạnh nhất của Nazarick - đã sẵn sàng chiến đấu, không có kẻ nào, dù mạnh đến đâu đi nữa, cũng không thể giết cô tức thì chỉ với một đòn. Điều đó nói rằng, kinh nghiệm là thứ quan trọng hơn cả khi chiến đấu với người chơi khác, và giao nhiệm vụ đó cho một người còn quá non nớt như Shalltear khá là nguy hiểm,

Nói cách khác, Ainz phải chứng tỏ mình như một hình mẫu cho cô ấy.

Ainz cũng quan sát cẩn thận khu vực xung quanh. Ngay sau đó. những Hanzo quay về. Vì phải dò xét một quãng đường dài, họ tốn nhiều thời gian hơn dự tính.

Những Hanzo quỳ gồi thành một hàng trước mặt Ainz. Đội trưởng của họ lên tiếng thay cho họ.

"-Ainz-sama, chúng thần đã phát hiện thứ có thể là khu vực dân cư của Người lùn, chúng thần đã tìm kiếm rất kỹ, nhưng không có dấu hiệu của sự sống."

"-Chuyện gì đã xảy ra?"

" Chúng thần không tra soát kỹ lắm, nhưng không có tử thi hay dụng cụ gia đình bên trong những ngôi nhà, cũng không có dấu hiệu của chiến tranh."

"Có vẻ như tộc Người lùn đã quyết định bỏ hoang thành phố này."

Anh liếc sang Zenberu, người đang rất đỗi kinh ngạc. Dù anh chỉ mới quen biết anh ta gần đây, nhưng anh cũng hiểu được phần nào tính cách của Zenberu, và đó không phải là biểu hiện giả tạo.

"-Được rồi. Vậy thì, hãy dẫn đường cho chúng ta đến đó."

"Vâng!"

Ainz theo sau nhóm Hanzo. Đây là lãnh địa bí ẩn và anh không thể bất cẩn được. Shalltear, Aura, và Zenberu đều được hộ tống bởi undead cấp cao và bầy ma thú.

Những người còn ở lại là những Vampire Brides cấp thấp và ma thú trông-như-voi-Ma mút.

Đây là một cái bẫy được sắp đặt trước. Họ có thể dễ dang xác định được nơi kẻ thù ra tay nếu có kẻ thù bí ẩn nào đang quan sát, và muốn suy yếu sức chiến đấu của họ.Thêm vào đó, chiến thuật cơ bản là tấn công lực lượng tiếp viện của họ nhằm mục đích thu thập thông tin từ những gì họ bỏ lại.

Mặt khác, anh không họ ở lại một mình, Anh chỉ định cho một Hanzo ẩn nấp ở gần đó.

Thế nhưng,điều này không nhằm mục đích cứu nguy.

Nói đúng hơn, tên Hanzo này chỉ có nhiệm vụ quan sát và học hỏi đòn tấn công của kẻ thù. Sau khi biết được điểm yếu của chúng - hoặc tốt hơn nữa, căn cứ của chúng - sẽ là một kết quả vượt quá mong đợi.

Lý do mà anh vẫn chưa quay về Nazarick lần nào trong suốt cuộc hành trình cũng để ngăn chận đối phương biết được rằng họ có thể khôi phục lực lượng liên tục bằng cách mở [Cổng]. Điều này sẽ khiến chúng nghĩ nhóm Ainz sẽ kiệt quệ theo thời gian.

Ừm, ngay cả khi kẻ thù có xuất hiện, sẽ tốt hơn cả nếu như nhóm Vampire Bride đều an toàn.

Ainz không muốn nhóm Vampire Bride phải chết. Thế nhưng, anh chẳng ngại hi sinh lũ quái vật POP để thu thập thông tin về kẻ thù.

Mình có hơi nhẫn tâm quá không? Ainz vừa nghĩ vừa tiến vào hang động.

Không có tí ánh sáng ở bên trong, và họ nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng tối. Thế nhưng, điều này chẳng là gì với Ainz, người sở hữu khả năng nhìn trong bóng tối. Shalltear, Aura, những undead khác và bầy ma thú đều sở hữu năng lực này. Ở cấp độ của họ, bóng tối chẳng gây bất lợi gì cả.

Zenberu, thì lại khác, anh đang được dẫn đi bởi một trong những undead như một cô công chúa.

Thực tế là toàn bộ thạch nhũ và măng đá trong khu vực được dọn dẹp sạch sẽ, cộng với việc đường đi đã được làm phẳng và dễ dàng đi lại, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thành phố của Người lùn.

Nhóm Hanzo tiến lên phía trước. Có rất nhiều ngã rẽ suốt đường đi, tất cả chúng đều dẫn dến ngã cụt, theo những gì mà nhóm Hanzos nói với họ. Họ chắc hẳn đã đào những thứ này để rối loạn kẻ thù và câu kéo thời gian, hoặc có lẽ là giúp chuẩn bị một đợt phản công.

Ainz có thể sử dụng rất nhiều phép thuật trong những tình huống như thế này, nhưng nhóm Hanzo thì không. Thật hợp lý khi họ tốn nhiều thời gian đến thế sau khi xem xét đến việc họ phải lục soát hết các ngã rẽ này.

Khi anh nghĩ tới đó, một người trong nhóm Hanzo quay sang anh.

"Ainz-sama, chúng ta sắp đến khu vực dân cư."

"Thế à... Hình như ở phía kia có ánh sáng mờ mờ. Hanzo, không phải người từng nói không có bất kỳ Người lùn nào ở đây sao?'

"Vâng, đứng như thế. Ánh sáng này được phát ra từ một loại khoáng thạch."

Một khoảng không rộng lớn hiện ra trước mắt họ.

Khi anh tìm kiếm nguồn ánh sáng, anh nhìn thấy hàng chục cột trụ cứng cáp chống đỡ trần nhà. Một vật thể trông như pha lê mọc ra từ trần nhà, và nó tỏa ra thứ ánh sáng mà nhóm Hanzo đã đề cập trước đó.

Ngoài ra thì không còn nguồn ánh sáng nào khác - ngay cả ánh sáng nhân tạo - theo những gì mà Ainz có thể thấy.

Theo như nhóm Hanzo từng miêu tả, nơi đây có vẻ là khu vực dân cư sinh sống. Nó trông hệt một thành phố, với hàng dài các tòa nhà thấp lè tè, chỉ cao khoảng 2 tầng.

Có lẽ là vì những kỹ sư xây dựng nên chúng đều thuộc chủng tộc thấp bé, và kiến trúc của chúng đều thấp hơn các công trình của con người. Dù thế, chúng vẫn cao hơn Ainz, và anh không thể biết được độ lớn của toàn thành phố vì những tòa nhà trước mắt đã chắn hết tầm nhìn. Tuy nhiên, số lượng tòa nhà nơi đây cũng đủ khiến anh cảm thấy việc đếm chúng thôi là một việc vô ích.

"Hmm .."

Khi anh dạo quanh thành phố, một ngon lửa hi vọng bùng cháy trong tim anh bỗng biến thành một tiếng "chu~", như thể bị dập tắt bởi một xô nước lạnh.

Nơi này thật hoang tàn.

Những câu chuyện anh từng được kể về thành phố của Người lùn đều xuất hiện bởi hình ảnh của một nơi hào nhoáng, phức tạp và trang nghiêm, thế nhưng không có gì thứ gì như thế ở đây, Không có cả dấu vết của YGGDRASIL và sự xuất hiện của người chơi.

Ainz bước tới trước, và mở cửa một tòa nhà gần đó.

Như nhóm Hanzo từng nói, anh chỉ bắt gặp không gian trống rỗng.

Anh chẳng thấy đồ nội thất nào từ cổng ra vào, nơi anh đang đứng. Thứ duy nhất còn lại là một kệ sách được đóng thẳng vào tường và những thứ không thể di chuyển. Bụi trắng phủ khắp nền nhà. Có vẻ như không có ai ở đây trong một khoảng thời gian dài.

"-Zenberu, hô to và thử xem có ai ở đây không!"

Sau khi lệnh Ainz, Zenberu hét lên tên của Người lùn từng chăm sóc anh trong quá khứ.

Sự thật rằng không có tiếng vang nào xuất hiện chứng tỏ nơi này rõ ràng rất rộng lớn.

Zenberu hét to vài lần nữa, nhưng cũng như trước, không có tiếng đáp lại.

"-Hanzo. Lục soát những đường hầm bên ngoài thành phố để tìm bất cứ thứ gì có thể là đầu mối. Tìm xem vì sao thành phố này bị bỏ hoang. Tuy nhiên, chúng ta không biết rõ độ lớn của mạng lớn đường hầm này, quay về nếu như cảm thấy các ngươi đã đi quá xa."

"Đã rõ!"

Mọi việc sẽ nhanh chóng hơn nếu mọi người cùng tản ra và tìm kiếm, Ainz không đần độn tới mức chia nhỏ đội hình, vì ở những tình huống này có thánh mới biết chuyện gì đang diễn ra. Anh ra lệnh cho mọi người thực hiện những cuộc tìm kiếm nhỏ. Trong khi Ainz đứng đợi ở phía sau, họ mở lần lượt từng cánh cửa này đến cánh cửa khác.

Tất cả chúng đêu giống như cái đầu tiên.

Một vài trong số chúng có chứa đồ nội thất bị bỏ lại, nhưng chẳng hơn gì một tủ sách ở đây và một cái bàn ở kia. Anh chưa tìm thấy nơi nào có đầy đủ cả bộ nội thất.

Cứ tiếp tục như thế này sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Aura, ngươi có giác quan tốt nhất trong số chúng ta. Ngươi có tìm thấy đầu mối nào chưa?"

"Vẫn chưa. Thần không cảm nhận được ai ở gần đây hết"

"Thế sao... Vậy thì chúng ta sẽ chia làm 2 nhóm để tìm kiếm sâu hơn. Shalltear, hãy chỉ huy lũ undead và hành động như vệ sĩ của chúng ta, Aura, hãy tới ngôi nhà nơi Zenberu từng ở. Hãy tìm kiếm nguyên do vì sao Người lùn không ở đây nữa nhưng nhớ cẩn thận, đừng đi quá xa."

Hai Thủ vệ đồng thanh tuân lệnh, và Zenberu thì cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

Sau khi gât đầu một cách rộng thượng, Ainz thực hiện phép [Bay].

Anh từ từ bay lên.

Đây là một hành động mạo hiểm nếu như có bất kỳ ai phục kích, nhưng vì một số lý do, Ainz cảm thấy không có ai như thế xung quanh đây.

"Ainz-sama!"

Shalltear bay theo với vẻ hoảng hốt.

"Nguy hiểm lắm! Xin người hãy dừng lại!"

"Suy nghĩ lại thì ngươi đã đúng. Có vẻ như ta đã quá bất cẩn."

Thật tư nhiên khi mà Shalltear nổi giận. Suy cho cùng, anh đã bay lên - nơi mà bất kỳ ai cũng có thể ngắm bắn anh - chỉ đơn thuần vì anh hành động dựa trên trực giác của mình.

"Tuy vậy, sự thật rằng ta vẫn chưa bị tấn công chứng tỏ không có ai ở đây cả. Bên cạnh đó, có khả năng ai phát hiện ra ta cũng đều muốn lại gần ta để tìm hiểu thêm, vậy ta sẽ để việc bảo vệ cho ngươi."

"Xin người đừng sử dụng mình như mồi nhử kẻ thù vào bẫy."

Punitto-san từng nói rằng, tùy từng tính huống, một người lãnh đạo sẽ phải dùng chính họ như chim mồi... Tuy thế, mình đoán rằng sẽ thật khó để một người như Shalltear hiểu được điều đó, cô ấy không phải bạn của mình, mà là hộ vệ của mình.

"Thứ lỗi cho ta", Ainz nói với Shalltear trước khi nhìn xuống phía dưới,

Thành phố này tràn ngập những kiến trúc tương tự nhau, giống hệt như một bàn cờ.

"-Có những tòa nhà thật lộng lẫy ở kia, và kìa, và kia nữa"

Mặc dù đa số chúng dường như được xây dựng từ cùng một khuôn mẫu, có một số ít có vẻ rộng hơn những cái còn lại.

"Có lẽ ta nên đến đó xem xét."

".... Hãy gọi Aura quay về trước, thưa ngài. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn nếu chúng ta gặp phục kích tại đó."

Tât cả những điều Shalltear nói từ nãy đền giờ dường như đều có điểm đúng.

"Ainz-sama!"

Tức thì, giọng Aura xuất phát từ phía bên dưới. Nhìn xuống, anh thấy Aura và Zenberu đang vẫy tay với mình, và với cách mà họ làm việc này, có lẽ một thứ gì đó bất thường đã xảy ra.

"Dường như họ đã tìm thấy thứ gì đó."

"Có vẻ thế ạ."

Hai người họ trao đổi ánh nhìn cho nhau trước khi hạ cánh xuống bên cạnh Aura, sau đó thì lũ undead cũng tập hợp vào vị trí.

"Đến nhìn thứ này, Ainz-sama!"

Aura để họ bước vào tòa nhà mà cô đã mở cửa từ trước.

Ainz liếc nhanh qua căn nhà, nhưng anh chẳng phát hiện điều gì khác biệt so với những tòa nhà khác, và anh cũng không tìm thấy điều gì đặc biệt hết.

"Đây là ngôi nhà của Người lùn mà Zenberu từng ở?"

"Không, không phải. Trên đường đến ngồi nhà của Người lùn từng chăm sóc Zenberu, chúng thần tìm thấy một vài toà nhà đã mở sẵn từ trước. Sau khi kiểm tra chúng, thần phát hiện dấu chân trên mặt đất, và rất có thể đây không phải dấu chân của Người lùn. Đây, hãy nhìn xem. Zenberu, Người lùn không đi chân trần, đúng chứ?"

"Ahh, tất nhiên là không. Họ đều mang giày, và họ thậm chí không cởi chúng ra cả khi ở trong nhà. Thần thường thấy họ sự dụng loại giày bền chắc, được làm hoàn toàn bằng kim loại.

"Điều đó đồng nghĩa đây khồng phải dấu chân của Người lùn."

"Ngươi biết những gì về chúng?"

"Hmm, xem nào..."

Aura nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ.

"Chúng được tạo nên từ một sinh vật hai chân, và dấu vết phía bên trái và bên phải dấu chân gợi ý rằng sinh vật này cũng có đuôi."

"Thứ gì trông như Lizardman sao?"

Shalltear quay sang nhìn Zenberu.

"Không, không phải. Đuôi của họ rất mảnh, không dày như của Zenberu. À, dấu chân còn được phủ đầy bởi bụi, như thế họ có thể rời khỏi đây một khoảng thời gian lâu rồi. Bất kể ai để lại dấu vết này cũng không đi qua đây thường xuyên. Thêm vào đó, có vẻ như họ chỉ đến đây và bỏ đi ngay lập tức sau đó... Phải chăng họ đến đây vì họ có hứng thứ với thành phố của Người lùn?

Aura chuyển ánh nhìn của cô từ trong nhà sang con đường bên ngoài

"Và không chỉ có một người.... mà là rất nhiều, ít nhất là có 10 người."

"Ngươi có thể theo dấu vết này bao xa? Suy cho cùng, đây là đầu mối duy nhất của chúng ta, vi thế, ta muốn bám theo nó càng nhiều càng tốt."

"Thần hiểu. Vậy mong người theo sau thần."

Không có lý do gì để từ chối.

Mọi người theo sau Aura, trong khi Shalltear đi ngay sau Aura để bảo vệ cô ấy.

Chủ nhân của những dấu chân này di chuyển hệt như Aura dự đoán - họ có mục đích y như Ainz, lang thang và lục soát khắp các tòa nhà của Người lùn.

Được nửa đường, Aura đột nhiên dừng lại và nhìn trừng trừng con đường phía trước, Cô đang nhìn một trong những tòa nhà to lớn mà anh đã nhìn thấy khi bay.

"Có rất nhiều dấu chân giống hệt nhau tại đây. Có vẻ là một tiểu đội đã đến đây từ đằng kia. Chúng thần nên làm gì đây? Liệu chúng thần có nên do thám tiểu đội này không?"

"...Không, tốt hơn hết là xem những chủ nhân của những dấu chân này biến mất tại đâu. Chúng ta sẽ điều tra các thứ khác sau."

"Đã rõ!"

Aura tiếp tục di chuyển. Cuối cùng, họ đến một toàn nhà dường nhu hòa lẫn với bức tường và trải dài khắp thành phố.

Nó trông như một ngôi nhà một tầng, nhưng lại lớn hơn nhiều.

"... Bên trong có lẽ không có ai cả, nhưng vì an toàn, ta sẽ sử dụng tới ma thuật. Phép thuật phòng thủ của kẻ thù sẽ đánh trực diện vào ta, nên mọi người hãy giữ khoảng cách. "

Sử dụng phép dạng tiên đoán sẽ mang theo nguy cơ bị chọn làm mục tiêu của các đòn phản công. Trong nhóm chỉ có mình Zenberu sẽ bị giết chỉ trong một đòn tấn công bất ngờ, nhưng không nên tổn thất nhân lực nếu không cần thiết.

"Ainz-sama, cho phép thần được bảo vệ người."

"Eh, thần cũng sẽ tham gia luôn."

"Không, cô cần ở lại đây để tránh bị ảnh hưởng và hãy quan sát khu vực xung quanh."

Sau khi bị Shalltear từ chối, Aura chuyển sang van nài Ainz, nhưng trong trường hợp này, Ainz đồng ý với Shalltear.

"Đúng thế. Kỹ năng quan sát của ngươi là tốt nhất trong số chúng ta, Aura. Nghe thì có vẻ không khả thi lắm, nhưng nếu có phục kích, có lẽ ngươi sẽ là người đầu tiên giải quyết chúng."

Sau khi nghe được những lời đó từ chủ nhân, Aura không còn gì để nói, Tất cả những gì cô có thể là trưng ra bộ mặt miễn cưỡng tuân lệnh.

Ainz điểu khiển một thiết bị quan sát ma thuật và đưa nó vào bên trong tòa nhà.

Đúng như dự đoán, không có dấu hiệu ai đó đang ẩn nấp ở bên trong, và anh đưa nó vào sâu hơn.

Tòa nhà từng được dùng làm gì nhỉ? Một quầy hàng - và những tủ khóa? Nó trông như nhà tắm công cộng, nhưng không có sự phân biệt giới tính.... đây có đúng là tòa nhà dành riêng cho Người lùn không?

Khi Ainz quan sát phía bên trong của một vài căn phòng, anh tìm thấy một nơi giống như đường hầm mà anh và những người khác đã bắt gặp.

Có lẽ nào đây là trạm kiểm soát hay căn cứ hay thứ gì đại loại thế nhỉ? Có thể nó còn có tác dụng ngăn chặn kẻ thù đến được tận đây của đường hầm. Điều đó có nghĩa là đường hầm này sẽ dẫn đến nơi nào đó khác?

Một cuộc tìm kiếm toàn bộ bên trong cho thấy không có dấu vết của kẻ thù. Anh nhanh chóng tổng hợp lại tình trạng bên trong tòa nhà, và để Aura tiến vào đó, nhằm mục đích xác minh xem còn có dấu chân nào trong đường hầm đó không.

Sau đó, Ainz, Shalltear, và Zenberu theo sau. Anh để bầy ma thú và lũ undead đợi ở bên ngoài phòng trường hợp nhóm Hanzo quay về.

Trong khi họ theo sau Aura, Ainz thì thầm với Zenberu : "Ngươi biết gì về tòa nhà này?"

"Xin lỗi, thưa Bệ Hạ, nhưng thần không biết gì lắm. Thần chỉ biết đây là một tòa nhà khổng lồ mà chúng ta vừa thấy lúc nãy - thứ mà chúng ta đi theo dấu chân của đội quân - và rõ ràng là được dùng với mục đích hành chính. Thêm vào đó, những toàn nhà lớn khác chúng ta gặp nãy giờ từng là quán rượu hoặc tiệm rèn hoặc những nơi tương tụ thế. Ngay cả Chỉ huy của Người lùn - không, những người nắm quyền - cũng không sống trong đó. Thần không biết lý do của việc ấy là gì." Zenberu kết luận.

Tức thì, Aura dừng lại trước cổng đường hầm.

"Dấu chân đến từ đây. Liệu chúng ta có tiếp tục không?"

Ainz cảm thấy hơi nghi hoặc với câu hỏi của Aura, nhưng điều đó nhanh chóng trôi qua.

"Không, không nên. Còn rất nhiều nơi khác cần điều tra trong thành phố. Chúng ta sẽ xem xét nơi này cuối cùng. Tốt nhât là để cho nhóm Hanzo làm việc này."

Nhóm Hanzo vẫn chưa quay về, cho thấy hệ thống đường hầm khá lớn.

Sau khi trở ra ngoài, Ainz bật [Message] để nói với trưởng nhóm Hanzo.

'Có vần đề gì sao, Hanzo? Các ngươi vẫn chưa tìm được gì?"

'Xin thứ lỗi cho chúng thần vì tốn quá nhiều thời gian.Thê nhưng, xin người hiểu cho, dù rằng việc này khá mất thời gian, chúng thần cuối cùng cũng tìm được sự hiện diện của một người.'

'Sao?Thật ư? Các ngươi có khám phá được gì về sự biến mất của Người lùn không?'

'Đây không hẳn là bằng chứng, nhưng có thứ gì đó - âm thanh phát ra sâu bên trong đường hầm.'

'Đó không phải là âm thanh của tự nhiên, đúng chứ?'

'Vâng!Âm thanh phát ra là tiếng đào mỏ của ai đó.Thần nên làm gì đây?Liệu thần có nên tiếp tục điều tra không?'

'Không, quên đi.Hãy đưa ta đến đó trước đã. Địa điểm của chúng ta là-'

Sau một thoáng suy nghĩ, anh không thể truyền đạt những gì mình muốn thông qua lời nói được.

'Thế này đi, ta sẽ sử dụng một ngọn đuốc làm tín hiệu.'

'Đã rõ!'

Sau khi kết thúc [Message], Ainz lấy ra một ngọn đuốc. Nó tự bốc cháy, và anh đưa nó cho một undead đứng đợi gần đó. Tên undead vẫy vẫy ngọn đuốc, ra dấu cho nhóm Hanzo, khi địa điểm của họ vẫn chưa rõ.

Tất nhiên, đây không phải ngọn đuốc bình thường. Nó là một thứ đồ cổ được bán trong cửa hàng; nó gây gấp đôi sát thương so với đuốc thông thường khi dùng dể chống lại quái vật hệ slim.

Thật là lãng phí, nhưng Ainz không đem theo ngọn đuốc bình thường nào cả.

Ngọn đuốc toả ra một vệt màu đỏ trước khi nhóm Hanzo xuất hiện trước mặt anh.

"Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của thần, thưa bệ hạ."

"Bỏ qua lễ nghi đi, thời gian là tất cả. Đưa chúng ta đến đó ngay."

"Dạ rõ"

Ainz cưỡi lên một ma thú và đuổi theo nhóm ninja.

Cuối cùng, họ đến trước toà nhà tương tự như cái mà họ đã lần tìm chỗ dấu chân. Nhóm Hanzo dừng lại tại đây, đích thị đây là đích đến của họ.

Sau khi bước xuống thú cưỡi của mình, Ainz lắng nghe lời tường trình của nhóm Hanzo.

" Trong toà nhà này có một đường hầm bí mật, và sinh vật mà chúng ta tìm kiếm đang ở trong đường hầm đó."

"Ainz-sama, có thêm vài dấu chân mới ở đây. Chúng dẫn vào bên trong đường hầm, chứ không hướng từ trong ra. Chủ nhân của dấu chân chắn hẳn mang bốt, và dựa vào kích cỡ, thần đoán rằng họ có chiều cao tầm bằng Shalltear. À mà, hình như chỉ có một người trong số họ thôi."

Ainz gật đầu với Aura, người đang nhìn chằm chằm vào nền đất phía trước toà nhà.

"... Nào hãy cố gắng tiếp cận thật thân thiện với người này. Ngay cả khi họ tấn công, các ngươi chỉ được phép phòng vệ. Dưới bất kỳ tình huống nào cũng không được hành động sơ suất. Hiểu không? Để tránh đánh động các phe phái khác, chúng ta sẽ để Aura nói chuyện với họ, và sau đó-"

Ainz chạm tay vào mặt mình.

Phải chăng chỉ có con người là khiếp sợ trước Undead? Hay đây là sự thật của thế giới này?

Dù sao đi nữa, các thuộc hạ của anh cũng đứng đầu một đội quân undead. Nếu thế, anh sẽ gây ấn tượng tốt hơn bằng việc để lộ khuôn mặt mình và không che giấu danh tính thật.

"Được rồi, Hanzo. Đưa chúng ta đến tới phát ra âm thanh đó.

Nhóm Hanzo dẫn đường họ tới đường hầm bên trong.

Trần hầm khá là thấp, chắc hẳn nó được xây dựng bởi Người lùn. Người lùn trong YGGDRASIL cũng là chũng tộc thấp bé.

Nếu họ đào đường hầm này, chắc hẳn nó cũng cao cỡ này.

Tai của Aura khẽ rung động khi họ di chuyển dọc đường hầm. Điều đó xác minh những gì nhóm Hanzo từng báo cáo.

Ainz lắng tai nghe, nhưng anh không nghe được gì cả.

"Có phải nó không?... Rất gần sao?"

"Rất khó để nói. Thần không thể phân biệt khoảng cách chính xác chỉ dựa vào tiếng vang."

"Umu. Nếu là một đường thẳng thì có thể sử dụng mắt ma thuật để nhận diện đối phương..."

Bất kỳ ai không có khả năng thính giác của Aura - dù đến từ đặc điểm chủng tộc hay nghề nghiệp - sẽ không thể nghe được gì vì lí do khoảng cách. Tuy nhiên, nếu họ đến gần hơn, phía bên kia có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Bất cứ ai nếu bị một nhóm không rõ danh tính tiếp cận, bản năng sẽ bảo họ phải chạy thật nhanh để bảo đảm an toàn.Tất nhiên, chừng nào Aura còn ở đây, không ai có thể trốn thoát, nhưng đối phương có thể né tránh được cô nếu sử dụng [Dịch chuyển] hoặc độn thổ xuống đất.

Quyết định khôn ngoan nhất là gửi cả Aura và nhóm Hanzo đến đó, hoặc bản thân Ainz cũng đi theo, bởi anh có thể tàng hình.

"Vậy, chúng ta sẽ gửi những ngươi có khả năng tàng hình đến đấy. Aura và nhóm Hanzo, các ngươi đi trước. Ta sẽ theo sau. Shalltear, ngươi sẽ đợi ở đây."

"Nếu đó là ý người muốn."

"... Sẽ thật tồi tệ nếu đứng đợi ở đây."

Ainz nhìn lên trần đường hầm. Nó trông khá vũng chắc, nhưng không có gì là tuyệt đối hết.

"Được rồi.Trở lại toà nhà lúc trước và đợi chúng ta quay về... Không, nếu ta làm thế, nhóm Hanzo cũng sẽ... Aura, ngươi có nghĩ rằng những dấu chân này sẽ dẫn chúng ta tới nơi phát ra âm thanh không?"

"Vâng, chúng hướng đến đó. Chủ nhân của chúng có thể là người tạo ra âm thanh này."

"Ta hiểu rồi. Vậy, ngươi có thể dẫn ta đến đó."

Aura gật đầu.

"Vậy, hai người chúng ta sẽ đi trước. Mọi người còn lại trừ ta và Aura hãy di chuyển về toà nhà ở phía trước cổng đường hầm. Nếu chuyện gì không hay xảy ra, đặc biệt là sự xuất hiện của thực thể hùng mạnh ngang ngửa chúng ta, rút lui ngay lập tức. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ tự tìm lối thoát cho mình, đừng quá lo lắng. Địa điểm tập trung cho mọi [Cổng] sẽ là công trình trong khu rừng của Aura."

"Đã rõ! Nhưng liệu 2 người sẽ ổn cả chứ?"

"Ta không rõ lắm. Nhưng ta muốn tin rằng 2 người chúng ta sẽ ổn."

Anh đã cân nhắc mọi nguy cơ và rốt cuộc không đi đến đâu hết. Điều duy nhất anh có thể làm là đánh đổi sự an toàn của bản thân mỗi khi hành động. Anh đã học được điều đó gần đây.

Shalltear không nói bất kỳ điều gì sẽ khiến anh đổi ý. Hoặc đúng hơn, mệnh lênh của Ainz là tuyệt đối, nên những gì Shaltear có thể làm là tuân lệnh.

Ainz di chuyển cùng với Aura. Anh chưa sử dụng ma thuật vì họ còn cách khá xa.

Họ bước đi trong im lặng một khoảng thời gian, và một âm thanh bỗng truyền tới tai Ainz.

"...Có vẻ như ai đang làm điều này cũng đang cố gắng giảm thiểu tiếng ồn hết mức có thể."

Ainz không hiểu sao Aura lại đề cập đến việc đó, nhưng những điều Aura nói rất chính xác.

"Vậy có nghĩa là phía bên kia cũng đang cảnh giác cao độ?"

"Thế chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc bắt giữ họ sao?"

"Chỉ khi họ muốn bỏ trốn. Xét cho cùng, nếu như lần gặp gỡ đầu tiên quá bạo lực, sẽ rất khó để có mối quan hệ hữu nghị với họ trong tương lai."

"Thần hiểu ạ. Vậy, thần sẽ nói chuyện với họ một cách bình thường."

"Tiến hành đi. Ta sẽ tàng hình - không, vì lý do an toàn, ta sẽ theo sau ngươi trong khi tàng hình, Aura. Nếu như đối phương chạy trốn, không còn cách nào khác ngoài việc bắt giữ họ."

Phần 2:

Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, hai người trong số họ chuẩn bị sẵn sàng và đi về phía phát ra âm thanh.

Có một sinh vật có hình dạng thấp bé cuối đường hầm. Trong thế giới tối tăm này, điều duy nhất họ nhìn thấy là hắn ta đang chăm chú đào móc tại bức tường của đường hầm với cái cuốc của mình.

Khoảng cách hai bên khá xa nên họ không chắc chắn lắm, nhưng hắn ta cao khoảng 140cm. Cơ thể hắn gần giống như một thùng bia và đôi chân không hề dài. Thực tế thì có thể kết luận đôi chân đó ngắn vãi chưởng.

Hắn mặc một chiếc áo choàng màu nâu, trên mặt đất bày toàn là những công cụ của bản thân. Trong số đó có một chiếc đèn-lồng-không-sáng và một bình nước.

Một người thợ mỏ đang làm gì một mình trong cái thành phố bỏ hoàng này vậy? Thật kì lạ. Hãy hỏi ông ta và giải quyết bí ẩn này.

Aura âm thầm đi về phía người thợ mỏ.

Ngược lại, Ainz dường như không quan tâm lắm.

[Che giấu hoàn hảo] (Perfect Unknowable) xóa dấu vết và âm thanh của một người, làm cho người dùng phép rất khó bị phát hiện nếu không có nghề 'đạo tặc' cấp độ cao. Ngay cả những kẻ cùng cấp độ với Aura cũng rất khó để phát hiện ra anh. Trong cảm nhận của cô ấy thì Ainz chỉ là một hình bóng khá mờ ảo.

Khi tiếp cận đủ gần, Aura lên tiếng.

"Này. Ông đang làm gì thế?"

"Hiiieeee!"

Người thợ mỏ thở hồng hộc như sắp chết khi quay lại nhìn cô.

Bộ râu ông ta khá dài- không nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là một người lùn.

Người đàn ông mở to mắt, kéo áo choàng trùm lấy cơ thể mình.

Tuy nhiên, chỉ có như thế. Người đàn ông vẫn ở đó. Tuy nhiên, có vẻ như Ainz là người duy nhất nghĩ như vậy.

"Hừm! Tàng hình hử-"

Giọng nói của Aura làm Ainz- người có khả năng nhìn xuyên tàng hình- xem xét tình huống của người lùn kia. Đúng như Aura nói, người lùn kia trông khá mờ ảo.

Cái mũ kia phải là một vật phẩm ma thuật, và khả năng kích hoạt của nó chính là tàng hình. Cảm giác giống như Shizu...

"Này, này, ông biết tôi không có ý định làm tổn thương ông, đúng không, Người lùn-san? Tôi biết ông ở đó. Hãy để tôi nhìn thấy ông."

Giọng nói dễ thương của Aura tác động tới trái tim Người lùn.

Ông lấy tay hơi nhấc chiếc mũ lên một chút, và lén nhìn Aura qua khe hở.

"Nhóc, nhóc là một Dark Elf? Nhóc làm gì ở đây?"

"Hửm? Khi tôi tới thành phố Người lùn, tôi phát hiện nơi đây đã bị bỏ hoang, vì vậy tôi quyết định tìm hiểu lí do tại sao không có ai ở đây. Tôi tìm kiếm, và đi tới đây."

"Ta, ta hiểu..."

"Năm năm trước, người lùn vẫn sống ở đây. Họ đi đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra? À mà, tại sao ông không để tôi nhìn thấy ông?"

"Chắc chắn rồi. Có vẻ như nhóc có thể nhìn thấy ta."

Ông lùn nhấc chiếc mũ của mình ra. Đó có lẽ là cách để chấm dứt ảnh hưởng của ma thuật. Với Ainz thì không có quá nhiều thay đối, ngẫm lại thì cũng khá buồn cười.

"Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Hân hạnh được gặp ông. Tôi là Aura Bella Fiora, tới từ Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown."

"Vương quốc Sorcerous? Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của ta, nhưng đó là Vương quốc Dark Elf à? Hoặc đại loại thế? Ồ, xin lỗi. Ta là Gondo Firebeard của Vương quốc Người lùn. Hân hạnh được gặp nhóc."

Aura chìa tay ra. Gondo dường như hiểu được ý nghĩa cử chỉ đó và lau bàn tay bẩn của mình trước khi nắm lấy.

Mọi thứ đang phát triển rất tốt. Ainz gật đầu, trong khi vẫn duy trì tình trạng ẩn dấu của mình.

"Chà, tôi đoán chúng ta không cần quá trang trọng đâu nhỉ. Nói chuyện bình thường thôi được không?"

"Ồ, ta đang định tự hỏi như vậy đấy. Ta chỉ là một người bình thường. Nhưng nếu nhóc là một nhân vật quan trọng, tất cả những gì ta có thể làm là giữ im lặng."

Aura nhìn thấy nụ cười của Gondo và mỉm cười đáp lại.

"Trở lại câu hỏi lúc nãy. Những người lùn vẫn sống ở đây năm năm về trước. Họ đã đi đâu rồi?"

"Ừm, tất cả đều đã di chuyển tới thành phố khác cách đây 3 năm. Có vấn đề gì sao?"

"Vâng, đại khái thế. Tôi đến đây với một Lizardman, người đã từng ở đây một thời gian. Anh ta nói với tôi về nơi này."

"Một Lizardman? Năm năm trước?"

Gondo suy nghĩ một lúc rồi, vỗ tay.

"Oh! Ta chưa nhìn thấy anh ta, nhưng ta biết có chuyện đó. Đây là lần đầu tiên một Lizardman tới thăm chúng ta, vì vậy nó đã trở thành một chủ đề hot. Ta tin rằng anh ta là một anh chàng với một cánh tay đặc biệt to đúng không?"

"Đúng rồi! Đúng là anh ta!"

Gondo lẩm bẩm "Hiểu rồi, hiểu rồi" với bản thân. Ánh mắt của ông cho thấy sự cảnh giác của ông đã giảm xuống.

"Có vẻ như người ở cùng với Lizardman đó đã di chuyển rồi. Ông có thể cho tôi biết ông ta đi đâu được không?"

"Chà, nói cho nhóc cũng không sao... Nhưng ta nghe nói rằng các Dark Elf không phải là chủng tộc sinh sống trong lòng đất đúng không? Thậm chí nếu nhóc biết con đường ngầm tới đó, thì nhóc có thể đến đó an toàn sao?"

"Chà, tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng nếu được, thì tôi muốn biết con đường trên mặt đất ấy."

Gondo nhăn bộ mặt đầy râu.

"Ồ, vậy thì ta phải xin lỗi rồi. Ta rất ít khi đi lên mặt đất, vì vậy mà khá khó trong việc mô tả tuyến đường đến Feoh Gēr- đó là nơi mà họ đã chuyển đến. Điều tôi có thể làm là chỉ phương hướng đại khái, như là tầm bao nhiêu km về phía Bắc."

"Tốt rồi. Thật ra, tôi muốn nhờ ông dẫn đường... Nếu tôi thuê ông thì sao? Ông sẽ được trả tiền, tất nhiên..."

"Thật là một đề nghị hấp dẫn. Tuy nhiên, nhóc- không, lúc nãy nhóc có đề cập đến Lizardman đó- hai người cùng nhau đến đây à? Nhóc cũng chưa trưởng thành nhỉ? Có bao nhiêu người đi cùng với nhóc?"

"Vài người. Tuy nhiên, nếu tất cả cùng đi vào thì sẽ tạo ra vấn đề không cần thiết, vì vậy tôi đã bảo họ chờ đợi ở lối vào đường hầm."

"Lối vào?... Hừm?"

Gondo rơi vào suy nghĩ như thể ông vừa nhớ ra điều gì đó. Nhưng nó chỉ thoáng qua một chút. Ông bỏ nó sang một bên và tiếp tục nói.

"Chà, thật nhẹ nhõm. Đi bộ một mình trong đường hầm... đó không phải là ý tưởng tốt đâu. Nhóc không phải người sống trong lòng đất, do đó nhóc có thể không biết, nhưng có một số quái vật có thể tự do đi lại trong lòng đất. Đó không phải là nơi nhóc có thể đi một mình, hiểu chứ? Chà, nếu nhóc có vật phẩm ma thuật của ta, nhóc có thể làm như thế..."

Ông liên tục liếc vào trang phục của Aura xem có vật phẩm ma thuật nào không.

"Vậy thì, ta cần phải có ý kiến với đồng đội của nhóc. Cho một đứa trẻ đi dò đường là một sự xỉ nhục khủng khiếp với người lớn."

Gondo quay lưng về phía Aura và ném một khối đá vào cái túi bên cạnh ông.

Cái túi không phồng lên. Nó chắc chắn là một vật phẩm ma thuật tốt. Sau đó, ông cầm chiếc đèn lồng lên, và kéo màn sập.

Một ánh sáng xanh đáng ngạc nhiên- ánh sáng ma thuật- chiếu sáng đường hầm. Cho đến lúc này, hai người hoàn toàn đứng trong bóng tối trò chuyện với nhau.

"Vậy, chúng ta đi thôi. Có vẻ như nhóc có thể nhìn được trong bóng tối, nhưng một chút ánh sáng cũng tốt đúng không? ...Chà, nó làm tăng nguy cơ bị lũ quái vật phát hiện nữa, vì thế tôi không khuyên nhóc dùng nó. Nhóc có cách để chạy trốn khỏi lũ quái vật rồi chứ? Ở đây thì không nhiều, nhưng cũng nên đề phòng một chút."

Ainz gật đầu. Ông lùn không biết sức mạnh của Aura, vì vậy thái độ quan tâm của người lớn của ông ta với Aura đáng được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Ainz cảm thấy sự thận trọng của Gondo là chưa đủ. Ông ta nên xem xét những khả năng khác nhau trước khi tư vấn cho cô.

"Đừng lo. Tôi có cách để trốn thoát mà, với lại tôi không có một mình đâu."

Aura nhìn về phía Ainz. Tuy nhiên, tầm nhìn của cô hơi nhòe một chút.

"Hửm? Nhóc đang nghĩ gì thế? Ta có một chiếc Áo khoác tàng hình, do đó, nhóc có thể bỏ tôi lại và chạy đi. Tuy nhiên, đám quái vật chui rúc trong lòng đất có thể cảm nhận được vị trí của đối phương thông qua những chấn động bên trong lòng đất. Vì vậy, tốt nhất là nhóc đừng di chuyển bất cẩn."

Gondo càu nhàu một chút rồi xách túi của mình lên.

"Vậy thì đi thôi."

Gondo dẫn đầu. Aura và Ainz chưa xuất hiện bám sát phía sau.

"Nói lại một chút, ông đã từng nói nơi này không hề an toàn, nhưng đây không phải là thành phố của Người lùn sao? Điều gì đã khiến nó nguy hiểm tới mức phải sơ tán vậy?"

"Chà, không phải là thành phố này, mà là thủ đô hiện tại của chúng ta Feoh Gēr. Nó nằm ở phía Đông Bắc. Chúng tôi phát hiện Quagoa (Thú nhân lòng đất) gần đó. Nó sẽ là một thảm kịch nếu thành phố của chúng tôi bị phá hủy từng phần, vì vậy chúng tôi quyết định từ bỏ thành phố này- Feoh Raiđō."

"Quagoa? Chủng tộc nào vậy?"

"Ừm. Họ là những cư dân trong lòng đất như chúng tôi... nhưng chúng là những kẻ phiền phức. Quan hệ giữa hai bên xấu đến mức, gặp nhau là giết."

Gondo luyên thuyên về Quagoa khi bước đi trong đường hầm. Đó có lẽ là muốn Aura giữ vững sự cảnh giác của bản thân cô.

Đầu tiên, xét từ vẻ ngoài, họ là bán nhân loại đứng bằng hai chân, nhìn khá giống chuột chũi. Họ cao khoảng 140cm, cân nặng trung bình trên 70kg, và họ có vóc người khá mạnh mẽ.

Màu sắc cơ thể họ đa phần là nâu sẫm, đen và nâu nhạt ít phổ biến hơn. Màu sắc đặc biệt như đỏ hay xanh thể hiện sức mạnh của một cá nhân nào đó.

Họ sống ở những nơi ánh sáng không chiếu tới, nhưng có tầm nhìn tốt hơn cả con người.

Trình độ công nghệ của họ khá thấp, ngang với Lizardman, có khi còn thấp hơn. Họ không thể ché tạo giáp hay vũ khí, có thể là do cơ thể họ- vuốt và lông- còn tốt hơn so với những loại vũ trang cấp thấp.

Bộ long bao phủ toàn thân của họ có thể sánh với bộ giáp kim loại, và nó cũng có khả năng của vũ khi kim loại. Bộ lông sẽ mọc khó khăn hơn nếu họ ăn những kim loại quý hiếm từ lúc còn nhỏ. Người ta có thể đánh giá sức chịu đựng của họ thông qua màu sắc của bộ lông đó.

Từ quan điểm của một người chơi Yggdrasil, có thể nói rằng họ sở hữu một kĩ năng đặc thù chủng tộc liên quan đến giảm sát thương- trong trường hợp này là sát thương từ vũ khí kim loại. Câu hỏi hiện tại là họ có thể chịu được bao nhiêu sát thương. Chắc chắn là kháng tính của họ không mạnh đến mức miễn dịch toàn bộ, nhưng vẫn cần phải điều tra.

Tiếp theo, móng vuốt của họ- giống như lạo tê tê và thú ăn kiến- có khả năng xuyên thủng thép.

"Những kẻ đó, hừm... Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của họ ở thành phố lúc nãy."

Gondo đột nhiên dừng lại và quay mặt về phía Aura.

"Nhóc nói gì? Hiện tại nơi này là tổ của chúng sao? Nó đã trở thành giống như nơi đó!"

"Nơi đó... Hừm, không có vẻ như họ đã chuyển đến sinh sống ở đó. Tôi nghĩ rằng họ có lẽ chỉ cử đi một nhóm trinh sát mà thôi. Tuy nhiên, nếu các ông đã rời khỏi nơi này, tại sao lại không phá hủy nó luôn?"

"Thật sự như vậy, nhưng chúng tôi không có ý định bỏ lại nơi này mãi mãi. Khi quân đội của chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi dự định sẽ trở lại. Nhóc có thể thấy đấy, ở đây có rất nhiều quặng, giống như chỗ tôi vừa đào ban nãy ấy."

"Hm~"

Cả hai bước đi trong im lặng. Có rất nhiều khoảng trống trong cuộc trò chuyện, và nếu họ không lấp đầy chúng với những chủ đề mới, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây. Ainz đoán rằng họ đã nói tất cả những gì có thể nói, và anh quyết định hiện thân. Nó sẽ tốt hơn khi để Gondo, trước khi rời đường hầm, nhìn thấy một Undead và tiết lộ thêm một vài thông tin.

"Được rồi, đã đến lúc ta tự giới thiệu bản thân mình."

Ainz nói, nhưng nhờ [Che giấu hoàn hảo] vẫn còn hiệu lực, giọng nói của anh không thể truyền tới hai người kia.

Ainz xấu hổ xua tan ma thuật.

Có lẽ Gondo cảm nhận được sự hiện diện của Ainz sau lưng Aura, ông quay lại, và mở to mắt ngạc nhiên. Biểu cảm của ông biến đổi bất ngờ và phức tạp. Bối rối, sốc, sợ hãi, hỗn loạn, và rồi-

"-Geehhhhhh!"

Ainz tự hỏi bản thân mình có khả năng làm cho người ta phát ra âm thanh kì quái như vậy à, đúng lúc đó, Gondo nắm chặt lấy tay Aura.

"Qua, quái vật-! Cha, chạy đi! Nhanh, chạy đi!!"

Tuy nhiên, Aura biết người vừa xuất hiện, và không có lí do phải chạy.

"Nào, nhanh chạy đi!!!"

Gondo không thể di chuyển, giống như ông bị xích vào một tảng đá lớn vậy.

"Nặng, nặng quá! Chuyện gì vậy! Chuyện gì xảy ra với ta vậy?"

"Đừng sợ... Gondo!"

Khi Ainz nói, khuôn mặt sợ hãi của Gondo giật giật.

"Làm cách nào, làm cách nào ngươi biết tên ta! Ngươi theo dõi ta! Hoặc là dùng ma thuật!"

Mình nên mang mặt nạ, Ainz nghĩ. Sau đó, anh nói một cách bình tĩnh, để không làm Gondo hoảng sợ thêm nữa.

"Bình tĩnh! Ta chỉ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông thôi. Ta và Vua pháp thuật Ainz Ooal Gown, người cai trị của Vương quốc Sorcerous."

Khuôn mặt Gondo lại trải qua một loạt các thay đổi, và lần này đôi mắt ông đảo qua lại giữa Aura và Ainz.

"Vương quốc Sorcerous? Vương quốc Sorcerous không phải là một Vương quốc của Dark Elf sao!?"

"Không. Đó là một quốc gia của nhiều chủng tộc khác nhau, và ta là vua của họ."

"...HẢ? Nghiêm túc sao?"

Chỉ có sự cảnh giác và nghi ngờ bên trong đôi mắt của Gondo, trong khi giọng ông ta đầy lo lắng.

"Một undead... Không phải mặt nạ sao? Ơ? Ngươi là một Undead? Những kẻ căm ghét sự sống?"

"Này, nó chỉ là Ainz-sama nói mà thôi. Ngài không hề nói dối. Tôi là một Dark Elf và câu chuyện về một Lizardman đi cùng tới đây là sự thật. Ainz-sama đã đi cùng với tôi kể từ lúc tôi gặp ông, ông biết chứ? Như tôi đã nói, tôi không đi một mình."

"Ơ? Ta nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng..."

Gondo lẩm bẩm với chính mình, và sau vài lần hít thở sâu, khuôn mặt ông tỏ rõ sự quyết tâm.

"Chẳng lẽ bệ hạ- Tôi có thể dùng từ đó không? Ah, Bệ hạ trước đây từng là một Dark Elf sao?"

Đó là một câu hỏi bất ngờ. Câu trả lời chính xác nhất là anh là một undead có nguồn gốc còn người. Ainz hơi ngừng lại một chút để xem xét câu trả lời của mình và trả lời theo dự tính ban đầu của anh.

"Không, ta là một undead bẩm sinh... Ta cũng không biết đó có phải từ đúng hay không- Chà, ông không cần phải sợ. Con người, Người lùn, Tinh linh... mỗi chủng tộc đều có những thành viên tốt và thành viên xấu, đúng không? Undead cũng vậy, có kẻ căm ghét sự sống, có kẻ lại muốn tìm kiếm các mối quan hệ thân thiện với tộc khác. Đương nhiên, ta thuộc nhóm thứ hai."

"Nhưng, nhưng, thân thiện với Undead là một điều không tưởng, giống như là Việt Nam không có trẻ trâu ý..."

Một câu nói khá tốt- Ainz nghĩ nhưng anh nhún vai.

"Thật không? Ta biết một thiên thần rơi vào bóng tối, và một con quỷ khao khát ánh sáng..."

Con quỷ khao khát ánh sáng chính là một NPC trong Yggdrasil, Mephistopheles. Hắn là một nhân vật nổi tiếng cho thể loại Tsundere (Note: Cái từ này chắc bác nào cũng biết rồi nhỉ). Vẻ ngoài của hắn khá đáng sợ, nhưng hắn lại thân thiện là tốt bụng một cách đáng kinh ngạc, và hắn ta thường giao những nhiệm vụ từ tầm thường đến cao cấp, điều đó khiến hắn nổi tiếng giống như Dark Young.

"Điều đó thật sự tồn tại sao..."

Ainz nhún vai khi mà Gondo bị sốc.

"Ta hiểu sự thận trọng của ông. Tuy nhiên, ta chỉ yêu cầu ông nhớ điều này. Ta không có ý định làm hại ông. Hãy để ông ta đi, Aura."

"Vâng, Ainz-sama."

Từ nửa đường, người nắm tay đã đổi từ Gondo thành Aura, đương nhiên, mục đích cũng là khác nhau.

Gondo vấp lùi lại khá xa khi Aura buông ông ra, nhưng ông không có ý định chạy trốn.

Một cử động rất hợp lí, Ainz trầm ngâm. Một sai lầm có thể khiến cho Gondo lựa chọn chạy trốn. Điều đó sẽ không tốt cho ông ta. Tuy nhiên, Gondo hiện tại đã trở thành một đối tượng dễ nói chuyện.

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu lại chứ? Ta hiểu sự thận trọng của ông, nhưng ta- chúng tôi không có ý làm hại ông. Thay vào đó chúng tôi muốn làm bạn với ông."

Gondo không trả lời. Đúng như dự đoán, ông ta vẫn nhìn trộm Ainz với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Đặc biệt, đất nước của chúng tôi muốn kí một hiệp ước hữu nghị với Vương quốc Người lùn. Do đó, chúng tôi không muốn làm hại bất kì Người lùn nào."

"Và ngài có ý gì khi nói Hiệp ước hữu nghị?"

"...Xin lỗi. Tốt nhất là không đề cập một vấn đề quốc gia cho cá nhân không thể đại diện cho một quốc gia, đúng không?"

"Mm. Đúng vậy, à, không, ý tôi là, đúng như ngài nói-"

"- Đừng lo lắng. Bất kẻ dùng từ thế nào cũng được. Nói chuyện mà cứ lắp ba lắp bắp cũng phiền phức lắm."

Ainz trả lời một cách thoải mái làm Gondo lộ ra nụ cười khổ lần đầu tiên từ lúc họ gặp nhau.

"Cảm ơn ngài rất nhiều- thưa bệ hạ. Và nếu lời của cô nhóc này- cô gái trẻ này là đúng, thì mục đích của Ngài khi tới thành phố người lùn cũng là nó sao?"

"Đúng vậy. Nhưng Gondo này, tại sao chúng ta không trước hết rời khỏi đường hầm nãy đi đã? Nói chuyện với Lizardman đi cùng chúng tôi cũng là một ý tưởng tốt mà. Ông đã nghe nói về anh ta rồi đúng không? Ngoài ra ta muốn thảo luận với ông về Quagoa."

"Hừm..."

Gondo nheo mắt nhìn Aura.

Aura mỉm cưởi như muốn nói, "Ai, tôi ư?"

"Được thôi. Có vẻ như cô nhóc này rất tin tưởng ngài. Và rõ ràng là ngài không giống một undead bình thường."

Gondo đi phía trước, Aura và Ainz đi theo sau ông qua đường hầm.

"Đúng rồi, ta có thể hỏi ông một câu không?"

"Chuyện gì vậy?" Gondo quay lại nhìn Ainz và trả lời.

"Tôi muốn biết thêm về đặc điểm của chữ Rune và các nghề thủ công liên quan đến chúng."

Gondo nhăn mặt.

"Ngài muốn biết gì về Rune? Ngài muốn hỏi gì?"

Giọng nói Gondo tràn ngập sự không vui.

Cho đến gần đây, Ainz có thể cảm nhận được sự bối rối và sợ hãi trong lời nói của ông ta, nhưng không hề có sự tức giận. Nói cách khác, sự tức giận của ông ta bắt đầu từ câu hỏi đơn giản kia. Ông ta có kỉ niệm buồn với Rune, hoặc đó là một bí mật bất truyền của Người lùn.

Ainz do dự. Mình có nên tiếp tục hỏi không nhỉ?

Gondo là người lùn đầu tiên anh gặp. Làm ông ta khó chịu là một hành động ngu ngốc. Tuy nhiên, nếu anh tìm ra nguyên nhân của sự giận dữ, nó cớ thể cung cấp thêm lợi thế khi đàm phán với Người lùn.

Tất nhiên, sự giận dữ không phải bắt nguồn từ lí do cá nhân.

Ainz lạnh lùng xem xét có nên loại bỏ Gondo không sau khi ông ta chia sẻ những kiến thức của mình về Rune. Sự thật là hầu hết trong số đó được bắt chước từ Tabula Smaragdina.

Sự thật là anh biết không nhiều. Anh biết chúng có bao nhiêu chữ khác nhau, và là một hình thức văn bản, nhưng chỉ như vậy thôi.

Anh gần như không nhớ gì về ý nghĩa riêng của từng chữ, vì vậy mà anh đã phải mò mẫm từ các mô tả.

Ngược lại, có một sự thay đổi đáng kể ở Gondo.

Ông không ngâm nga bài hát của mình nữa, và quay đầu lại.

Khuôn mặt ông tràn ngập những sắc thái cảm xúc khác nhau. Trong lòng ông tràn ngập sự phấn khích.

"Ngài... ngài là ai... không... Vua pháp thuật... trẻ mãi không già, tồn tại bất tử... những kiến thức đã mất..."

Anh có thể nghe thấy Gondo đang lẩm bẩm với chính mình. Những câu nói vô nghĩa. Giống như là một phản ứng vô thức.

Ainz đưa tay cản Aura đang chuẩn bị hành động nếu Gondo không trả lời. Tốt hơn hết là để ông ta suy nghĩ một chút cho thông suốt đi.

Sau khi Gondo tỉnh trí lại, ông ta nhìn chằm chằm vào Ainz. Ông vẫn còn cảnh giác với Ainz, nhưng nó đang dần được thay thế bởi những cảm xúc khác.

"Tôi biết một vài thứ về Rune. Có 50 rune cấp thấp, 25 rune cấp trung, 10 rune cao cấp, và 5 rune tối thượng, tổng cộng có 90 rune. Tuy nhiên, phần lớn trong số chúng đã thất truyền, và chỉ còn một số ít còn sót lại. Chính xác thì có bao nhiêu bí mật và số lượng rune cấp thần thoại chỉ là những truyền thuyết mà thôi."

"Đúng vậy à... có thể có chút khác biệt, nhưng rune mà ta biết trông như thế này. Ông có nhận ra chúng không?"

Ainz nhớ lại một rune và vẽ nó ra mặt đất.

"Hô! Đây là một rune trung cấp, Lagu."

(Note: một Anglo- Saxon rune, có nghĩa là "hồ". Anglo- Saxon là một đế chế cổ đại nền móng hình thành Vương quốc Anh ngày nay.)

Mặc dù Ainz không biết tại sao lại có nhiều rune như vậy, nhưng nó chắc chắn đủ nhiều để có cái mà Gondo biết.

"Tôi hiểu rồi. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về các rune."

Điều Ainz thực sự muốn biết là người dạy những kiến thức này có liên quan đến người chơi không. Tuy nhiên, câu hỏi này phải hỏi một nhà sử học mới đúng. Tạm thời anh sẽ xây dựng kiến thức nền tảng bằng những thông tin khác nhau.

"Khoảng 100 năm trước, những người lùn đã bán vũ khí ma thuật có chạm khắc rune cho một quốc gia nhân loại nằm ở phía đông dãy núi này- Đế quốc. Tuy nhiên, dòng chảy vũ khí này đã ngừng lại sau đó. Lí do là gì vậy?"

Điều anh thực sự muốn biết là liệu người chơi đó đã qua đời cách đây 100 năm hay chưa, nhưng nếu tỏ ra quá háo hức sẽ làm anh bại lộ. Ainz đã suy nghĩ vấn đề này mất một lúc, và đây có vẻ là một câu hỏi tốt vì nó không rò rỉ bất kì thông tin nào về bản thân anh cả.

Mặt Gondo sầm xuống. Ông hơi ngừng lại, rồi tiếp tục bước đi.

"Đó là một câu chuyện dài. Vừa đi vừa nói thôi."

"UMU..."

Trong lúc nhất thời, bên trong đường hầm chỉ có tiếng bước chân của cả ba người.

Ông ta im lặng có thể là làm dịu lại nội tâm buồn phiền của mình.

"Đầu tiên, bạn bè đều biết tôi là một người phát triển Rune."

Ông ta tự xưng mình như thế à.

Gondo tiếp tục nói mà không đợi Ainz trả lời.

"Những vật phẩm ma thuật của người lùn luôn luôn đi kèm với rune. Nhưng 200 năm trước, chúng tôi bị những Chúa Quỷ tấn công, và những người cuối cùng thuộc hoàng tộc đã rời khỏi Vương quốc để chống lại chúng. Công nghệ từ bên ngoài xâm nhập vào và kết quả là rune bị coi là lỗi thời."

Gondo lấy một thanh kiếm từ chiếc túi của mình và đưa cho Ainz. Có một từ rune được khắc bên trên thân kiếm.

"Đây là Cuern, một rune cấp thấp có nghĩa là 'sắc bén'. Khi khắc cẩn thận, nó tạo ra một thanh kiếm ma thuật. Tác dụng của nó là tăng độ sắc bén cho vũ khí và giúp chúng dễ dàng tạo ra những vết thương sâu lên đối phương."

"Đây là một hiệu ứng cơ bản về vũ khí ma thuật sao? Thời gian cần để khắc một rune phụ thuộc vào lượng sát thương rune thêm vào. Tuy nhiên, ta nghe nói rằng cần rất ít thời gian để tạo ra một vũ khí ma thuật cấp thấp đúng không?"

"Đó chính là lí do nghề thủ công liên quan đến rune bị bỏ lại. Nó tốn thời gian gấp ba lần so với các phương pháp khác. Từ quan điểm sản xuất hàng loạt, nó còn không bằng cả bùa chú của nhân loại nữa."

Gondo thở dài.

"Nhờ công nghệ vượt trội từ bên ngoài, số lượng nghệ nhân rune, những người có thể khắc rune dần ít đi. Bởi vì người ta cảm thấy rằng đó là cách tốt hơn để trở thành một Ma thuật sư, những người có thể phù phép."

Đó có thể là lí do dòng chảy vũ khí vào Đế quốc đã ngừng lại. Ainz đã hiểu rõ. Nói cách khác, công nghệ truyền thống và cổ xưa đã chết.

Gondo nheo mắt.

"Tuy nhiên, thật ngu ngốc khi từ bỏ toàn bộ kĩ thuật của Người lùn! Rune cũng có điểm mạnh của nó. Đó là không cần phải chi tiêu tiền bạc vào nó."

Giọng Gondo vang vọng trong đường hầm. Sau khi nhận ra sự nguy hiểm khi làm việc tại một nơi như thế này, ông hít một hơi thật sâu. Điều đó, lúc này, cho phép ông nói chuyện một cách bình tĩnh hơn.

"Ngài biết không? Những phương pháp phù phép điển hình tốn rất nhiều chi phí vật liệu và thuốc thử."

Chính xác. Ainz thường nghe nói một nửa giá trị thị trường của các vật phẩm ma thuật đến từ thành phần tạo ra chúng.

Khi mà chi phí sản xuất những vật phẩm ma thuật cao bất thường, người ta có thể bỏ qua sự tăng giá từ những nhà cung cấp cho tới bán lẻ. Đó là bởi vì guild Ma pháp sư không thu phí thủ tục- có lẽ họ cảm thấy rằng phí này đã nằm trong lệ phí hàng năm của họ- vì vậy mà Ma thuật sư có thể trực tiếp bán ra mà không phải chịu thêm chi phí, hoặc có thể đàm phán trực tiếp với khách hàng của họ.

Vì thế, khi mua một vật phẩm ma thuật thông qua một cửa hàng bán lẻ, giá cả sẽ tăng lên.

"Tuy nhiên, ngược lại, vật phẩm ma thuật rune gần như không mất chi phí nguyên liệu."

"Thật ngạc nhiên!"

Ainz đột nhiên nghiêng người về phía trước.

Anh đã rất đau đầu về vấn đề chi phí này nhiều lần, kể cả khi là Momon hay người cai trị của Nazarick. Vì vậy, ý tưởng về một thứ gì đó 'gần như là miễn phí' làm Ainz rất thích.

Đó là lí do anh không thể hiểu được. Thật vậy, Ainz sẽ không bao giờ để một kĩ thuật như vậy biến mất.

"...Còn khuyết điểm thì sao?"

"À, có đấy. Chủ yếu là quá khó để chế tạo. Một mặt là thời gian để tạo một vật phẩm chất lượng cao là khá dài, nhưng đồng thời số người phù hợp để trở thành một nghệ nhân rune quá ít. Theo như người dân Đế quốc nói, thì nó còn ít hơn số người có thể trở thành Ma thuật sư."

"Hm. Ta có một câu hỏi. Ông đã từng nói rune đã lỗi thời từ 200 năm trước, tại sao hiện tại vẫn có người dùng danh hiệu 'người phát triển rune'? Không phải quá muộn rồi sao? Hoặc là rất bình thường với tuổi thọ của Người lùn?"

Gondo không trả lời, vì vậy Ainz hỏi một câu khác.

"Hiện tại thì những kĩ thuật rune nào đang được phát triển vậy?"

Ainz bước nhanh vài bước, gần bắt kịp Gondo.

Khuôn mặt Gondo tập trung về phía trước, trên mặt ông ta không còn vẻ nhiệt tình như ban đầu. Ông chỉ đơn giản trả lời Ainz bằng một câu hỏi khác.

"Tại sao anh lại muốn biết về kĩ thuật rune?"

Dùng vấn đề trả lời vấn đề, cũng có nghĩa là ông ta không muốn đưa ra câu trả lời chính xác. Nếu anh có thể đưa ra đáp an Gondo mong muốn, anh có thể phát hiện ra điều ông ta muốn ẩn dấu là gì. Dù sao thì, vừa rồi ông ta đã dùng từ 'anh' thay cho từ 'ngài'. Nghĩa là nó chắc chắn là một câu hỏi quan trọng.

Chỉ là mối quan hệ hiện tại của hai bên chưa tốt đến mức thành thật với nhau. Và quan trọng hơn-

Tại sao ông ta lại để lộ thông tin này?Là bẫy sao? Hay họ cũng không biết tầm quan trọng của thông tin mình nắm giữ?... Nếu đó thật sự là một kĩ thuật bí mật, ông ta nên hiểu ý nghĩa của điều đó chứ, nhỉ?

Tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn nên đưa ra lí do đã được chuẩn bị trước.

"Bởi vì rune mà ta biết có chút khác biệt. Vậy thì đối với việc ta tò mò và quan tâm tới lịch sử và sự phát triển của kĩ thuật rune cũng là bình thường đúng không? Nếu vậy, ta hi vọng ông có thể trả lời câu hỏi của ta."

Gondo nhìn sang chỗ khác và rơi vào suy ngẫm. Trong nhất thời, họ im lặng và vẫn di chuyển dọc theo đường hầm.

Khi Ainz bắt đầu cảm nhận được sự hồi hộp, Gondo cuối cùng cũng trả lời.

"Hiện tại tôi đang thử nghiệm việc giảm thời gian cần thiết để thực hiện việc phù phép bằng rune, cũng như cách để nâng cao năng suất chế tạo. Tuy nhiên, đó không phải mục đích cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng của tôi là phát triển các kĩ thuật mà rune là một phần không thể thiếu trong đó. Nói cách khác, tôi muốn kĩ thuật rune đặc biệt và có thể đứng trước thử thách của thời gian."

Nói cách khác, ông ta muốn tăng giá trị cho rune. Đám ông trùm của các công ty sẽ hiểu được động cơ đó. Khi phát triển một sản phẩm, nó sẽ bị nhấn mạnh nhiều lần đến nỗi giống hệt trường hợp điện máy xanh, nghe ám cmn ảnh luôn.

"Hoho. Một nghiên cứu thật tuyệt vời, phải không? Tiến triển của nó tới đâu rồi?"

Anh không nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời, nhưng Ainz hỏi câu này vì anh hơi chút nhầm lẫn ở một điểm. Cụ thể là bất cứ ai đã phát triển một công nghệ mới như thế này nên được đối xử như VIP ở Vương quốc người lùn.

Mình không biết tại sao ông ta lại một mình thu thập mẫu ở nơi nguy hiểm như thế này? Người như ông ta đáng lẽ phải có người bảo vệ mới đúng chứ nhỉ?

Câu hỏi của Ainz lập tức nhận được câu trả lời.

"Hoàn toàn không có. Chưa hề có tiến triển gì cả." Gondo lẩm bẩm bằng một giọng chán nản. "Những người sử dụng kĩ thuật rune để chế tạo vật phẩm ma thuật được gọi là nghệ nhân rune, mà tôi thì chưa đạt đến tầm cao đó. Thậm chí còn chưa đạt được mức học việc nữa là."

CLGT? Ainz mấp máy môi ngạc nhiên. Tình huống này chính là một người thậm chí còn chưa thể áp dụng kĩ thuật rune lại đi thúc đẩy kĩ thuật rune phát triển? Đây là một tình huống hoàn toàn vô lí.

Ông ta thật sự có thể tạo ra bước đột phá mới à, hay đây cũng là một chuyện bình thường đối với họ?

Không, điều này chắc chắn không bình thường. Nếu là bình thường, Gondo sẽ không có cái vẻ mặt chán nản kia. Nói cách khác, chính ông ta cũng cảm thấy bản thân mình đang đi dò dẫm trong bóng tối.

Thành thật mà nói thì Ainz đang trong một tình huống khá khó khăn. Anh không biết liệu Gondo có phát huy tác dụng hay không.

"Tôi không có tài. Tôi có thể khắc rune nhưng phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành... mặc dù họ nói tất cả những nghệ nhân rune đều phải trải qua giai đoạn này trước khi họ tiến lên. Nhưng những nghệ nhân rune đều tiến về phía trước chứ không dậm chân tại chỗ như tôi."

Gondo ủ rũ gục đầu xuống.

"Tôi không giỏi như những nghệ nhân rune. Tôi chỉ là một hậu duệ vô dụng của người cha vĩ đại mà thôi"

Hiểu rồi. Ainz trầm ngâm. Vấn đề của ông ta là không có tài năng.

Sau khi kết hợp toàn bộ kiến thức ở thế giới này và Yggdrasil, anh chắc chắn nó là trường hợp đó.

Để đạt được cấp nghệ nhân rune thì cần một nghề nghiệp nào đó đạt cấp 10. Ông ta đã đạt được cấp 10 ở nghề nghiệp kia, và đạt được cấp 1 nghệ nhân rune. Tuy nhiên, nếu giới hạn cấp độ tổng thể của ông ta là 11, vậy thì ông ta không thể đạt được cấp tiếp theo của nghệ nhân rune. Và nếu ông ta chỉ ở cấp 1 nghệ nhân rune, thì ông ta chỉ học được các kĩ thuật cơ bản nhất.

Ainz chẳng thể làm gì để giúp Gondo, nên anh không nói gì khác.

Có những lúc an ủi một người nào đó có thể giúp đỡ người đó, và có lúc điều duy nhất họ có thể làm là từ bỏ.

Nếu Ainz ở trong hoàn cảnh của Gondo, anh sẽ không muốn được một người mới gặp lần đầu an ủi.

"...Vậy sao? Nói về vấn đề này, mọi người lùn đều có mục tiêu thúc đẩy kĩ thuật rune và tạo ra kĩ thuật mới sao?"

"Không, tôi là người duy nhất làm điều đó", Gondo trả lời với một nụ cười vô cùng cô đơn. "Tất cả nghệ nhân rune đã từ bỏ công việc của họ. Không một ai muốn phá vỡ những kĩ thuật cổ xưa, và khai phá các kĩ thuật mới. Họ đều cảm thấy từ bỏ nó cũng không sao cả."

"Ta hiểu... Tiếp theo, ta muốn biết một chuyện. Ông sẽ làm gì sau khi phát triển kĩ thuật rune mới."

"Tôi sẽ làm gì sao? Tôi chỉ muốn dùng kĩ thuật rune để cường hóa vật phẩm và tăng số lượng nghệ nhân rune. Rune là một công nghệ tuyệt vời. Thật lãng phí nếu cứ để chúng biến mất như vậy."

"Có ai giúp đỡ ông không?"

"Không. Như tôi đã nói, gần như toàn bộ nghệ nhân rune đã từ bỏ công việc, và dành cả ngày để uống bia và nguyền rủa về việc nó biến mất ở thế hệ của họ. Tôi đã từng cố gắng để nói chuyện với họ, nhưng tất cả đều từ chối tôi."

"...Hm. Chà, người yếu ớt sẽ chết. Một kĩ thuật vô dụng thì biến mất là điều tất nhiên."

Gondo đột nhiên nhìn chằm chằm vào Ainz, nhưng ngay sau đó, nhưng trong nháy mắt lại mất đi sức mạnh.

Trong khi nhìn Gondo cúi đầu và bước tiếp, Ainz dự tính giá trị của rune.

Thẳng thắn mà nói, anh không quan tâm đến chúng ngoại trừ việc chúng có dính dáng đến người chơi.

Tuy nhiên, đầu tư cho một kĩ thuật bị bỏ rơi với một khoản chi phí thấp cũng là một ý tưởng không tồi. Ngoài ra, khái niệm về không cần tiêu tốn nhiều chi phí cũng rất hấp dẫn. Ngoài ra, anh cũng muốn thu thập các công nghệ quý hiếm.

Ngoài ra, nếu người chơi khác xuất hiện, anh có thể dùng sự quan tâm về rune của họ làm mồi câu tuyệt vời.

"...Ta có một vài câu hỏi. Ông căn cứ vào cái gì để tuyên bố kĩ thuật mới có thể được tạo ra? Xem xét câu chuyện từ nãy tới giờ, ta cảm thấy tất cả mới chỉ nằm ở trên lý thuyết mà thôi."

"Không đúng! Nếu như nói tôi không đủ tài năng để trở thành một nghệ nhân rune thực thụ thì đúng. Nhưng cha tôi, và cha của cha tôi- ông nội của tôi- là những nghệ nhân rune hàng đầu của đất nước này, và họ đã phục vụ Hoàng tộc cuối cùng- Vua các nghệ nhân rune- như những cánh tay đắc lực. Tôi đã nhìn thấy điều đó bằng chính đôi mắt mình. Tôi đã đọc tài liệu mà ông và cha tôi đã để lại. Tôi chắc chắn là nó có thể! Cha tôi đã khẳng định lí thuyết của tôi khi ông nằm trên giường bệnh. Ông nói với tôi rằng nó rất khó khăn nhưng không phải là không thể."

Những câu nói đầy tâm huyết, và nước mắt đọng lại bên khóe mắt ông.

Những cảm xúc ông cất giữ bấy lâu nay đã bùng nổ.

Tuy rằng cùng cảm xúc mãnh liệt kia xung đột, nhưng Ainz vẫn không động đậy. Mặc dù bên ngoài nói, hi vọng rằng nghiên cứu của ông lùn sẽ đơm hoa kết trái, nhưng thực tế thì Ainz chỉ muốn chạm tới những kĩ thuật hiếm đã thất truyền. Nếu Gondo không mang lại kết quả cụ thể, Ainz sẽ bỏ rơi ông ta.

"Sự thật là tôi là một đứa con trai vô dụng! Tuy nhiên, tôi không muốn để những kĩ thuật tổ tiên truyền lại biến mất! Tôi sẽ không để cho cái tên vinh quang của cha tôi tan biến trong những cuốn sách lịch sử, cho dù tôi có phải làm gì đi chăng nữa!"

Và những lời đó lay động tâm hồn Ainz.

Anh cũng mong muốn gìn giữ những gì bạn bè anh để lại trong Ainz Ooal Gown. Anh muốn chúng trường tòn cùng thời gian.

Trong khoảnh khắc đó, Ainz có thể hiểu được cảm xúc sâu thẳm trong Gondo.

Thiện cảm với Gondo tăng lên.

Đồng thời anh cũng hiểu vì sao ông ta cứ thao thao bất tuyệt về kĩ thuật rune.

Đối với ông, kĩ thuật rune đã chết, hoặc có lẽ là gần chết. Vì vậy, ông ấy không có lí do gì để che giấu nó. Ông muốn lưu truyền những gì mình biết đến hết mức có thể, vì vậy nó có thể tồn tại dưới dạng này hay dạng khác. Tất nhiên, anh không biết là ông ấy có nghĩ xa được đến vậy hay không.

"...Vô cùng xin lỗi. Lời ta sắp nói có thể sẽ chọc giận ông, nhưng cho phép ta nói. Từ quan điểm của ta, ông là chính ông, không phải là cha ông, cũng không phải là ông nội của ông. Ta không sai chứ?"

Một cảm xúc lẫn lộn không thể giải thích nổi xuất hiện trên khuôn mặt Gondo. Thật khó để nói là ông ta đang giận giữ, tổn thương hay là xúc động. Nhưng tất cả đều chìm và sự thất vọng.

"-Bệ hạ, tôi rất cảm ơn ngài. Nhưng tôi đã quyết định lí do tôi cố sống trên đời này."

"Vì vậy, cho phép ta -không, Vương quốc Sorcerous cung cấp tài chính cho nỗ lực của ông. Cho phép ta trở thành người bảo trợ ông, và giúp ông trong sự phát triển các kĩ thuật rune."

Đôi mắt Gondo trợn to, và ông hốt hoảng kêu lên.

""Ngài, nghiêm túc chứ? Thật, thật vô cùng may mắn... thật không thể tin được!"

Ẩn sau sự hấp dẫn đó là những cái bẫy. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Ainz hiểu được cảm xúc lúc này của Gondo.

"Chà, điều duy nhất ta có thể nói là hi vọng ông có thể tin ta. Tuy nhiên, một người không phải nghệ nhân rune như ông có lẽ không thể phát triển những kĩ thuật mà ông đang nói tới, đúng không?"

Môi Gondo mím lại, và ông im lặng.

"Vì vậy ta muốn chiêu mộ tất cả nghệ nhân rune tại Vương quốc người lùn tới đất nước của ta, để thực hiện việc phát triển kĩ thuật rune theo sự chỉ đạo của ông."

"Điều, điều đó có nghĩa là gì?"

"Nó chính là những gì ông nghĩ. Ta sẽ tập hợp tất cả nghệ nhân rune, so sánh kiến thức giữa họ và lấy đó làm nguyên mẫu cho kĩ thuật mới. Vì lí do đó... ta muốn ông giúp ta chiêu mộ họ. Điều đó là không thể sao?"

Gondo cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

"Không, nó có thể thực hiện được. Hầu như tất cả các nghệ nhân rune đều đã từ bỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người hi vọng nó được tỏa sáng."

"Và sau đó ông sẽ dao động trái tim của họ... Vậy thì Gondo? Thế nào? Ông sẽ giúp ta chứ? Ông sẽ bán linh hồn cho ta chứ? Ông sẽ đi với ta xa đến mức nào đây?"

"Gì cơ?"

"Rất khó khăn để hồi sinh một kĩ thuật gần như đã biến mất nếu như ông không thể tập trung toàn bộ nghệ nhân rune vào một mục tiêu duy nhất. Đấy là lí do tại sao ông không thể lơi lỏng việc chiêu mộ nhân tài. Ta muốn mang toàn bộ nghệ nhân rune về quốc gia của ta. Vì vậy, rất có thể ta sẽ phải sử dụng một vài phương pháp... không tốt lắm. Điều này có thể dẫn đến việc kẻ cộng tác với ta sẽ mang cái danh kẻ phản bội đất nước."

"Điều, này là sao? Câu trả lời rất đơn giản. Nếu ngài muốn linh hồn của tôi, hãy lấy nó, lấy tất cả. Đó là một cái giá rất rẻ để kĩ thuật rune tồn tại mãi mãi."

Gondo vươn bàn tay của mình ra.

Ainz nắm lấy nó.

"Ta là một undead. Ông chấp nhận được chứ?"

Gondo cười lớn.

"Miễn là ngài có thể thực hiện được giấc mơ của tôi, tôi không qua tâm ngài là undead hay Chúa Rồng băng đáng sợ kia."

"Vậy thì, điều đầu tiên, ông sẽ dẫn chúng ta tới Vương quốc người lùn chứ? Ta dự định kí một hiệp ước hữu nghị với vua Người lùn để chiêu mộ những nghệ nhân rune cho đất nước của ta. Sau cùng thì rất khó để tuyển người nếu hai quốc gia không có mối quan hệ nào đó. Ngoài ra, ta tin rằng Vương quốc Người lùn kiểm soát rất chặt việc xuất khẩu công nghệ, đúng không?"

"Sẽ ổn thôi. Hiện tại hầu như không còn bất kì nhu cầu nào về kĩ thuật rune cả. À, mặt khác, Vương quốc người lùn hiện cũng không còn vua nữa. Đất nước này được cai trị bởi một hội đồng nhiếp chính, mà đứng đầu là vài người lãnh đạo."

"Umu. Ta muốn nghe về điều đó. Ông có thể nói trong lúc di chuyển được không? Ta muốn một cái nhìn đơn giản về chuyện đó."

Khi Gondo trả lời anh, lối ra đường hầm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ.

Sau khi xuất hiện, ba người đều được Shalltear chào đón, ở giữa những người khác. Đương nhiên, Zenberu cũng ở đó.

Mặc dù Gondo đã chuẩn bị tình thần cho một lượng lớn undead, nhưng ông vẫn không kìm được tạo thế phòng thủ trước những con ma thú này. Thực tế là 'Không có Dark elf' đã đấm ông một cái, và lời lầm bầm đó cũng lọt vào tai Ainz.

Shalltear bình tĩnh bước về phía trước và cúi đầu.

"Ainz-sama. Xin lỗi vì đã làm phiền Người khi Người vừa trở lại. Nhưng chúng ta có một vấn đề."

"...Những Hanzo khác đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Vâng! Thực ra, có một kẻ đã bước vào hang động này, thông qua các đường hầm bên trong tòa nhà mà Aura đã hướng dẫn cho Người. Thần vô cùng xin lỗi khi hiện tại mới báo cáo, nhưng thần đã cử vài Hanzo đi điều tra rồi."

"Không cần phải xin lỗi, Shalltear. Ngươi đã xử lí rất tốt. Chúng ta sẽ chờ Hanzo quay trở lại, phân tích báo cáo của họ, và sẽ quyết định nên làm gì. Tiếp theo-"

Anh ngừng lại, sau đó liếc nhìn ông lùn, người đã từng ở nơi này. Ông ta không hề chú ý đến chuyện vừa nãy. Thay vào đó, ông ta trò chuyện vô cùng vui vẻ với Zenberu. Nghe kĩ hơn, có vẻ như hai người đó đang nói chuyện về người lùn đã cứu Zenberu.

"-Gondo . Xin ông một phút, có vẻ có kẻ nào đó đã xâm nhập vào thành phố này. Có khả năng sẽ phải dùng đến vũ lực. Nếu chuyện đó xảy ra, ta hi vọng ông sẽ đứng ra làm nhân chứng trước quốc gia của ông rằng đó là một hành động không thể tránh được."

"Tất nhiên. Cứ để đó cho tôi. Dù vậy, tôi hi vọng ngài sẽ hạn chế thiệt hại xuống mức tối thiểu."

Ainz gật đầu. Điều đó sẽ giúp tránh được nhiều trở ngại ảnh hưởng tới cuộc đàm phán sau này.

"Shalltear, phạm vi bao phủ của chúng ta là bao nhiêu?"

"Thần đã phân tán những con thú của Aura tới phụ cận... Thế nào, Aura?"

"Không có vấn đề. Cho dù kẻ thù có thể biến thành vô hình, con thú của tôi cũng có thể đánh hơi chúng ra."

"Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta hay đợi Hanzo trở về."

Một lúc sau, họ đã trở lại.

Theo họ nói, đối phương dường như là Quagoa. Có khoảng 100 tên. Gondo ở bên cạnh nghe thấy thì giật mình. Số lượng này vượt xa một nhóm trinh sát thông thường, nó có thể là một nhóm chiến đấu, hoặc một bộ tộc di cư.

Trong tình huống này, Ainz chỉ có một thủ đoạn.

"...Shalltear, tóm toàn bộ chúng lại. Ngươi có thể làm được không?"

"Nếu đó là lệnh của Người."

"Ta ra lệnh cho ngươi làm như vậy. Ngươi hiểu lí do tại sao ta muốn ngươi bắt giữ chúng chứ?"

"Vì Người muốn hỏi thông tin, cũng là ngăn chặn thông tin rò rỉ ra bên ngoài."

Ainz gật đầu hài lòng.

"Đúng. Nếu ta chỉ có một tên sống sót, vậy thì chúng ta chỉ có thể hỏi hắn mà thôi. Điều đó sẽ làm tăng khả năng chúng ta bị lộ cũng như khả năng gặp phải thông tin tình báo giả. Ngoài ra, cũng cần phải tính đến tình huống giết gà dọa khỉ nữa."

Còn một điều nữa Ainz không nói vì Gondo có mặt ở đó - nhưng nếu chỉ tin lời một phía thì rất dễ chịu thiệt. Có thể việc lập giao ước với Quagoa sẽ mang lại lợi ích hơn là người lùn.

"Đi đi Shalltear. Ta chờ tin tốt của ngươi."

Phần 3

Shalltear và thuộc hạ của mình tăng tốc độ khi tiến về phía đám Quagoa. Họ nhảy xuống từ mái nhà với tốc độ chóng mặt. Kể từ khi mặc áo giáp, cô không hề lo lắng về mấy miếng độn ngực ở trong quần áo của mình.

Cô liếc nhìn Aura, người đang nhảy theo từ phía sau.

Thực tế là cô đang được một Thủ vệ theo sau- người được cho là đang bảo vệ của chủ nhân- là bằng chứng rằng chủ nhân không tin tưởng cô.

Đó là chuyện đuơng nhiên.

Cô có thể không nhớ đuợc sai lầm của mình, nhưng cô đã nghe chi tiết từ người khác. Mặc dù chủ nhân từ bi đã nói "Shalltear, nguơi không làm gì sai cả", nhưng có thể đó không phải sự thật. Vì vậy, cô đã đợi một cơ hội để có thể rửa đi nỗi nhục dơ bẩn của thất bại đó, nhưng thật đáng buồn cơ hội đó chưa đến. Aura có thể đã an ủi cô, nhưng đó không phải là những gì mà Shalltear muốn.

Shalltear nhìn về phía truớc, một cái nhìn đầy dũng khí. Cô không cho phép mình đuợc phép mắc một sai lầm nào trong chuyến thám hiểm này. Không lâu sau, họ tới một tòa nhà gần mục tiêu của họ. Shalltear nhìn xuống đám Quagoa từ mái nhà cô đang đứng. Có khá nhiều bóng đen đuợc trông thấy, những thứ đó đã đuợc Hanzo miêu tả.

"Bây giờ thì...mình cần làm gì đây"

Shalltear đang cân nhắc về vấn đề này.

Aura đã nghe những gì cô nói, nhưng Aura chỉ khoanh tay, tiếp tục im lặng. Điều đó đã đuợc dự tính. Trước khi Aura đến đây, chủ nhân đã giao cho cô ấy một mệnh lệnh: "Hãy để ý đến hành động của Shalltear. Nếu cô ấy giống như sắp tàn sát họ thì hãy ngăn cản cô ấy lại bằng bất cứ giá nào,thậm chí là tấn công cô ấy. Ngoài ra nguơi không đuợc can thiệp vào trận chiến của Shalltear."

Shalltear cũng đã được nói rằng Aura sẽ chỉ quan sát từ phía sau, và cô ấy không được tham chiến. Nói cách khác toàn bộ hành động đến cách vận hành kế hoạch đều là trách nghiệm của Shalltear.

Thứ nhất cô phải thực hiện yêu cầu cảu chủ nhân một cách thật hoàn hảo và chính xác.

Cô nắm chặt tay mình lại.

"Hanzo"

"Tuân lệnh"

Một thuộc hạ nghề Ninja xuất hiện truớc mắt cô.

"Ta muốn chắc chắn rằng không ai trong số chúng thoát ra. Nguơi có thể xác minh rằng không có ai khác trong đường hầm đuợc không ? "

"Chắc chắn. Thuộc hạ đang chờ đợi lệnh của ngài. "

Tay sai của chủ nhân của cô hành động như dự đoán. Kẻ thù của họ sẽ không có nơi nào để trốn thoát. Điều tiếp theo cô phải lo lắng về việc là nếu kẻ thù được trải rộng khắp thành phố. Tất nhiên, cô có thể mất một thời gian để săn lùng và giết tất cả chúng, nhưng cô muốn tránh lãng phí thời gian. Trong khi chủ nhân không đưa ra cho cô một thời gian giới hạn, việc lãng phí quá nhiều thời gian là bằng chứng của sự vô dụng.

"Ổn thỏa. Còn cái này thì sao..."

Shalltear thay đổi các chi tiết của kế hoạch khi cô đã nghĩ ra trên đường tới đây.

Cô sẽ bao vây kẻ thù, và sau đó vô hiệu hóa tất cả chúng trong một chỗ.

Nói cách khác cô sẽ sử dụng của Hanzo để cắt đứt đuờng rút lui của chúng sau đó tập trung chúng lại vào một chỗ và kết thúc chúng bằng một đòn.

Thực sự kế hoạch này có một chút nguy hiểm do cô không biết khả năng của đối phuơng.

Tuy nhiên nếu kẻ thù có đủ sức mạnh để giết Shalltear và Hanzo, rất có thể đất nuớc Người lùn không thể tồn tại đuợc lâu.

Với điều kiện là Người lùn Gondo là không quá yếu.

Sau khi ra lệnh cho Hanzo, Shalltear thầm đếm ba phút. Cô phải làm như vậy bởi vì cô không có phương thức liên lạc với Hanzo.

May mắn thay, đám Quagoa dường như chỉ xếp những toa xe của chúng xung quanh tòa nhà, không có ý định tản ra.

"Bắt đầu đi. Hãy làm theo như yêu cầu; giữ cho chúng không thể trốn thoát ra những khu vực xung quanh."

Sau khi ra lệnh cho các undead khi cô đã mang theo, Shalltear chạy dọc theo mái nhà, và sau đó nhảy xuống trước mặt đám Quagoa. Đồng thời Undead hạ cánh xuống xung quanh họ.

Họ đã nắm quyền kiểm soát tất cả các tuyến phố lớn xung quanh tòa nhà. Con đường rút lui của Quagoa gần như hoàn toàn bị cắt đứt.

Shalltear cảm nhận sự sai lầm của chúng và cô niệm một phép khá lâu truớc khi chúng kịp hồi phục.

"[Mass Hold Species]." (Trói buộc chủng tộc hàng loạt)

Như cô dự tính, đối phuơng cấp độ không cao. Rất nhiều Quagoa dừng lại không di chuyển như bị đóng băng tại chỗ.

Những Quagoa nằm trong vùng tác dụng của ma thuật đã phục hồi lại từ hỗn loạn, nhưng chúng không dám tấn công Shalltear. Cô đã xuất hiện từ hư không và dùng một phép thuật chúng chưa bao giờ thấy để khóa các đồng bạn của chúng lại. Ngay cả việc lựa chọn giữa việc chiến đấu hay chạy trốn cũng rất khó khăn đối với chúng.

Shalltear mỉm cuời một cách nhẹ nhàng.

Có vẻ như cô đã rút ra đuợc kết luận từ việc quan sát họ, lấy kẻ có vẻ ngoài ghê gớm nhất trong đám Quagoa -kẻ bây giờ đuợc biết là chỉ huy của chúng- làm trung tâm sử dụng ma thuật là một việc khá hữu dụng.

"[Mass Hold Species]."

Cô niệm phép thuật lại một lần nữa,và bây giờ các Quagoa chạy trốn bị vô hiệu hóa.

"Thu nhỏ vòng vây."

Như Shalltear ra lệnh, những undead xung quanh đem vòng vây dầm thu hẹp.

Quagoa trong tòa nhà nghe thấy tiếng hét Shalltear và cảm nhận được sự bất thường của những đồng bạn, nhưng đã quá trễ rồi.

Khi nụ cuời tàn ác xuất hiện trên khuôn mặt của Shalltear, cô liền vỗ má mình, đập tan đi sự ngạo mạn của bản thân. Cô không thể bất cẩn đuợc. Thất bại của cô trong quá khứ là rất có thể bởi vì điều đó.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Shalltear xông vào tòa nhà. Việc phá vỡ cửa sổ để xông vào sẽ cho cô đuợc yếu tố bất ngờ, nhưng sau khi cân nhắc công sức phá cửa sổ, cô quyết định xông vào từ cửa chính, sử dụng chính mình để làm mồi.

Quagoa sử dụng móng vuốt của chúng để cào Shalltear hết lần này đến lần khác.

Ba đứa ở truớc mặt mình, bốn đứa ở phía sau, không tên nào giống chỉ huy cả. Mình nên thử cảm nhận đòn tấn công của chúng để xem sức mạnh của chúng đến đâu.

Shalltear không tránh và chịu đựng đòn công kích của Quagoa.

Đúng như dự đoán, cô không hề bị thuơng.

Shalltear chỉ có thể bị thuơng bởi các vũ khí ma thuật bằng bạc. Một số quái vật cấp cao có khả năng tấn công bình thuờng có kèm theo sát thưong phép, trong khi số khác có đòn tấn công đuợc tính kèm theo thuộc tính bạc. Nhưng chúng là quái vật cấp thấp nên không có những khả năng đó.

Trong khi cô đang trông mong điều này thì đám Quagoa lùi lại.

"Đuợc rồi,thí nghiệm đến đây là kết thúc.Chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này thôi nhỉ. [Mass Hold Species]."

Khi phép thuật phát động, tất cả Quagoa đều dừng hết lại.

"Nào giờ thì tiếp tục thôi."

Shalltear nhìn xung quanh và phát hiện một đám Quagoa ở phòng bên cạnh thông qua một cánh cửa bị vỡ.Đôi mắt cô đang thuởng thức cảm xúc mà cô yêu thích nhất- đó chính là nỗi sợ hãi.

Shalltear tiến dần về phía truớc, đám Quagoa đang dẫm lên nhau để chạy trốn.

Tuy nhiên, chúng quá chậm chạp. Đối với Shalltear chúng di chuyển như những con sên vậy. Cô không kìn nén đuợc sự xúc động và bắt đầu chế nhạo chúng, từu phía sau, cô bắt đầu niệm phép.

Sẽ không có chỗ nào để chạy trốn cả.

Shalltear sẽ không chấp nhận bất cứ sai sót nào.

Bây giờ tất cả các Quagoa trong tòa nhà đã bị bắt, cô bước vào đường hầm và phát hiện ra sáu Quagoa bên dưới chân của những Hanzo.

Cơ thể chúng vẫn còn cử động có vẻ như chúng vẫn đang còn sống.Rồi sau đó Shalltear hỏi Hanzo:

"Những con Quagoa này đang định chạy trốn đúng không ?"

"Vâng, không một ai có thể qua đuợc chỗ này."

Từ lúc cô không để ai chạy trốn, ai cũng có thể nói rằng nhiệm vụ của cô đã đuợc hoàn thành một cách hoàn hảo.

"Để đề phòng, hãy chắc chắn rằng không có ai khác rình rập trong tòa nhà. Sau đó, hãy cử lũ undead mang bọn Quagoa ra. Nguơi có thể bảo lũ undead trói chúng lại bằng dây thừng đuợc chứ? Ta sẽ đợi ở đây trong lúc nguơi lục soát bên trong và giám sát nếu có những kẻ khác muốn giải thoát cho chúng."

Sau khi nhận lệnh của Shalltear, Hanzo đưa lũ Quagoa trở lại tòa nhà. Hai phút sau, chúng trở về với Shalltear.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, Shalltear trở lại toà nhà nơi mà cô nhìn thấy rất nhiều xuơng của lũ Quagoa và hình dáng của Ainz, Aura, những Hanzo, ông lùn và Zenberu.

"Làm tốt lắm Shalltear. Có vẻ như nguơi đã hoàn thành tốt công việc của mình và không để ai chạy thoát."

"Rất cảm ơn ngài Ainz-sama."

"Và bây giờ, Shalltear, ta sẽ giao cho ngươi một mệnh lệnh khác. Hãy tra khảo những kẻ này, nhưng tốt nhất là nguơi không đuợc làm hại chúng."

"Vâng."

Để bắt đầu, cô đã ra lệnh các undead kéo ra một trong những Quagoa đã bị bắt bằng ma thuật - nói cách khác, một trong những kẻ bị bắt đầu tiên.

"Hiii. Cứu tôi với"

"Hehe, nếu nguơi thành thật ta sẽ không giết nguơi. Đầu tiên, kẻ nào là thủ lĩnh của các nguơi?"

"Hắn là kẻ có những vệt màu xanh trên bộ lông của mình."

"Nguơi, đồ khốn. Nguơi đã bán đứng ta."

Kẻ lớn tiếng hét lại có một vệt xanh trên nguời của mình.

"Đuợc rồi, đuợc rồi. Các nguơi có thể mang hắn tới đây đuợc không? Đưa tên này quay trở lại."

Chúng mang kẻ lãnh đạo đám Quagoa đến truớc mặt của Shalltear.

"Hừm! Ngươi chắc hẳn là một trong những nguời bạn của lũ nguời lùn! Ta sẽ không bao giờ khai. Ta đặt cuợc danh dự của loài ta vào việc đó."

"Thật sao. Đuợc rồi, vậy thì. [Charm Species]. Xong,nguơi có thể khai ra đuợc rồi chứ."

"Ahh, tất nhiên rồi ngài muốn biết về việc gì."

Đám Quagoa không thể không bất ngờ truớc việc đó.

Ma thuật cám dỗ có thể biến người sử dụng trở thành những nguời bạn đang tin cậy hay là đồng đội của mục tiêu. Tuy nhiên, bạn bè sẽ không ra việc làm bạn mình bị thuơng hay làm mình bị thuơng nên các mục tiêu sẽ không chấp hành mệnh lệnh mà sẽ cho kết quả như vậy. Ngoài ra, 'bạn bè' cũng có hạn chế của nó ; có những bí mật mà người ta sẽ không bao giờ tiết lộ thậm chí là cho những người bạn thân nhất của họ, do đó ma thuật này sẽ không moi ra được những thông tin đó. Nếu là như vậy, phép thuật điều khiển tâm trí mạnh mẽ hơn sẽ rất cần thiết. Tuy nhiên, duờng như điều này không cần thiết trong lúc này, thực tế rằng là Shalltear đang cảm ơn cho sự may mắn của cô.

"Thứ nhất, nguơi có thực sự là nguời lãnh đạo đám này không?"

"Ahhh, tôi được bổ nhiệm làm lãnh đạo của nhóm này. Này, giữ yên lặng nào, cô là một nguời bạn của tôi nên sẽ ổn nếu tôi nói với cô. À,cô có thể giữ bí mật đuợc chứ?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn bè mà. Phải không ?"

"À, đúng vậy. Tôi sẽ tin cô, còn những kẻ kia, đặc biệt là hắn. Hắn có phải là một undead không?"

Đám Quagoa bắt đầu nhìn vào chủ nhân của Shalltear. Nó làm cho cô cảm thấy khó chịu nhưng cô phải chịu đựng để lấy thông tin từ hắn.

"Đúng vậy.Chúng ta là bạn và nguơi sẽ tin ta đúng không."

"Hắn là thuộc hạ của cô à?"

Tao sẽ giết mày, Shalltear suýt nói ra từ đó. Tuy nhiên cô đã rút lại bởi vì chủ nhân của đã nói truớc khi cô lên tiếng.

"Đúng vậy. Cô ấy là chủ nhân của tôi."

"Ho, đúng là bạn của ta. Cô thật tuyệt."

"Cảm ơn."

Shalltear đang cảm thấy khó hiểu về cảm xúc lúc này mà cô không thể diễn tả đuợc thành lời nói. Mặc dù cô muốn lăn trên sàn nhà vào lúc này nhưng cô không thể phá hoại sự giúp đỡ mà chủ nhân ban cho. Chỉ huy của lũ Quagoa đang trầm tư suy nghĩ và bọn Quagoa từ phí sau hắn xì xào "Chuyện gì đã xảy ra ? Chuyện gì đang diễn ra?" "Có phải chúng ta là những người duy nhất không biết rằng cô ta là một người bạn của hắn không?" và chúng tiếp tục bàn tán. Tuy nhiên, chỉ huy lũ Quagoa lờ bọn chúng đi và khuôn mặt hắn bắt đầu cong lên như là một nụ cuời.

"Tôi hiểu rồi. Vì cô nói như vậy, tôi sẽ tin cô. Sau tất cả, tình bạn của chúng ta được gắn kết chắc chắn lại bởi tình bằng hữu phải không?"

Shalltear khịt mũi.

"Vậy thì, nguơi có thể nói to đủ để người phía sau ta có thể nghe thấy không? Các nguơi là ai? Và làm gì ở thành phố này?"

Nếu là bình thường, chúng có thể sẽ nghi ngờ rằng một người bạn mà lại không biết điều này. Tuy nhiên, đây là sự vĩ đại của ma thuật. Tên chỉ huy Quagoa trả lời mà không có chút bất kỳ nghi ngờ nào.

"Chúng tôi là một tiểu đội đuợc tách ra từ một đội quân xâm luợc. Chúng tôi đến đây để giết những người lùn mà có thể đã bỏ chạy tới thành phố này."

"Cái gì cơ!?" ông lùn hét lên sửng sốt. "Điều đó nghĩa là sao?"

"Câm mồm và giữ yên lặng đi bọn nguời lùn. Một chủng tộc bẩn thỉu như các nguời nên phải bị tàn sát hết."

"Được rồi, được rồi, như thế là quá đủ rồi. Nguơi đang nói điều gì đó về một lực lượng xâm lược?"

"Ahh, xin lỗi, tôi có hơi phấn khích quá. Có một thành phố của bọn nguời lùn ở phía bắc. Lực luợng xâm luợc có mục đích là phá hủy thành phố đó. Vấn đề là cầu treo qua Great Rift được bảo vệ bởi một pháo đài, vì vậy các cuộc tấn công của chúng tôi đã luôn bị đánh bại. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy một lối tắt có thể bỏ qua khe nứt và chạy dọc theo pháo đài, vì vậy chúng tôi đang lập kế hoạch sử dụng con đường để tiêu diệt chúng trong một cuộc đột kích. "

Shalltear nheo mắt nhìn ông lùn. Sắc mặt ông ta trông thật kinh khủng. Rõ ràng đây là một tin rất xấu.

"Khi nào cuộc tấn công diễn ra?."

"Chúng tôi là một lực luợng đuợc tách ra từ lực luợng chính vì thế không biết chính xác thời gian diễn ra. Nhưng bọn tôi nghĩ có thể là hôm nay hoặc là ngày mai."

Shalltear nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa chủ nhân cô và ông lùn.

"Điều đó có nghĩa là thành phố thực sự sẽ sụp đổ nếu cầu treo bị chiếm?"

"Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi đã nghe rằng kẻ thù cần sử dụng cây cầu là chúng chỉ có thể tấn công vào một chỗ. Như vậy, chúng tôi có thể sử dụng các vật phẩm ma thuật từ bên trong pháo đài để đẩy lùi chúng. Tuy nhiên, nếu pháo đài bị chiếm, kẻ thù sẽ có một con đường thông thoáng để vào thành phố, và nó sẽ khó khăn để ngăn chặn sự tiến công của một đội quân lớn. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi có thể phải từ bỏ thành phố và chạy trốn đến đây, nhưng nếu chúng phục kích ở đây thì tộc Người lùn có thể bị xóa sổ."

Chỉ huy lũ Quagoa cuời khúc khích khi nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ.

"Vì vậy, bọn nguơi là nhóm duy nhất tách ra ?"

"Bọn tôi là nhóm duy nhất đuợc cử tới đây. Chúng tôi không biết sức mạnh của thành phố Người lùn, hay chúng tôi sẽ cần bao nhiêu quân,vì vậy hầu hết quân đều ở đó."

"Ain-eh, ah, sau đó, sau đó, ngài có bất cứ điều gì cần biết nữa không?"

Thần không thể nói Ainz-sama, Shalltear băn khoăn khi cô cố gắng ghép các câu nói tiếp theo của mình với nhau.

"... Không còn điều gì nữa . Nói đúng ra, chúng ta chỉ cần biết làm sao để giao tiếp với lực luợng chính của chúng hoặc một cái gì đó tương tự."

Shalltear ghi nhớ câu hỏi của chủ nhân của cô, kẻ chỉ huy bị bỏ bùa mê nói lắp bắp như tiếng chảy của một dòng suối.

"Không, sứ mệnh của chúng tôi đã không được xem là quan trọng. Cuối cùng, công việc của chúng tôi là chỉ để săn lùng những ai chạy trốn. "

Shalltear nhìn lại chủ nhân, người gật đầu với cô ấy.

"Hiện tại xử lí chúng như thế nào đây?"

"... Gondo, ta xin lỗi về điều này, nhưng ông có thể đi chỗ khác được không?"

Gã Lizardman và ông lùn hiểu ý nghĩa đằng sau những lời đó, nên họ quay lại và bỏ đi trong im lặng. Ainz nhìn họ đi, và giao cho Shalltear một mệnh lệnh mới.

"... Vậy thì, đi thôi. Shalltear, đưa tất cả chúng trở lại Nazarick. Chúng cần phải đuợc giám sát. Chúng bị giết hay đuợc tha tùy thuộc vào mối quan hệ giữa chúng ta với lũ Quagoa. Đừng giết chúng cho đến khi chúng khiêu khích chúng ta. Tuy nhiên, để một số lại để có thể tiến hành thí nghiệm. Độ cứng của móng vuốt, cơ thể kháng phép thuật cùng vật lí của chúng. Mặc dù, một số trong bọn chúng có thể chết vì hậu quả ... Ra lệnh cố gắng giảm thiểu số người chết. "

"Vâng."

Shalltear lập tức niệm phép [Cổng], mở cổng đến bề mặt Nazarick.

"Hãy vào trong đó."

Được dẫn dắt bởi chỉ huy, lũ Quagoa nối tiếp nhau đi vào. Một số Quagoa đứng im tại chỗ, đông cứng bởi sự sợ hãi, nhưng Shalltear chỉ đơn giản là nâng chúng lên và quăng chúng vào [Cổng].

Sau khi bọn chúng đã qua hết, Shalltear trở về Nazarick với một chút hạnh phúc. Cô lặp lại mệnh lệnh của chủ nhân cho kẻ giám sát đứng ở đó, rồi quay trở lại [Cổng].

Ngoài đó là chủ nhân Shalltear. Hai cánh tay của anh đang khoanh lại và dường như anh đang chờ đợi cô ấy.

"Thu thập thông tin rất tốt, Shalltear."

Câu đầu tiên chính là khen ngợi cô ấy! Shalltear cảm thấy cơ thể nóng lên.

"Cảm ơn người."

Shalltear quỳ xuống theo phản xạ. Đó là thái độ thích hợp để nhận lời khen của chủ nhân của cô.

"-Mm, umu. Ta rất mong đợi sự trung thành của ngươi đuợc thể hiện trong tuơng lai."

"Thần hiểu, Ainz-sama."

"Không cần làm như thế. Đứng lên. Chúng ta cần phải thảo luận điều này với Gondo. ... Đây là cơ hội để họ nợ chúng ta một việc lớn."

"Thật may mắn. Ainz-sama, hành động của người dường như đã đuợc tính toán từ truớc. "

Ánh mắt của họ gặp nhau, và họ mỉm cười.

Tuy khuôn mặt của chủ nhân cô không thay đổi, nhưng Shalltear là hoàn toàn chắc chắn rằng ngài ấy đang mỉm cười.

"Rồi, đi thôi."

"Tuân lệnh."

Hmmm ~ Điều này là tuyệt vời! Hai chúng ta, đi bộ bên nhau ... Hahaha, mình rất hạnh phúc.

Shalltear rời khỏi tòa nhà khi cô đang chìm đắm trong sự hạnh phúc.

"Gondo, xin lỗi vì sự chờ đợi. Bây giờ ông muốn làm gì?"

"Có điều gì mà chúng ta có thể làm khác đuợc ... Sẽ mất khoảng sáu ngày để đi đến thành phố. Khoảng cách đó là quá xa cho chúng ta thông báo cho thành phố."

Shalltear khuôn mặt hơi căng thăng và cô liếc nhìn sang Aura, chủ nhân của cô và ông lùn bắt đầu cuộc thảo luận của họ. Cô cố gắng để ghi lại để cô có thể ghi nó vào trí nhớ của mình.

Bởi vì ngài ấy là chủ nhân tối cao của cô, rất có thể ngài dự định nghiền nát trái tim ông lùn chỉ bằng vài lời nói. Hoặc ngài sẽ buộc gông nặng xung quanh cổ của ông ta và đảm bảo rằng ông ta sẽ không bao giờ phản bội. Nhất định là như vậy.

"Là vậy sao? Chà nếu ông không thể làm được trong vòng 3 ngày, vậy thì chừng nào mới xong? Nếu là trường hợp đó, tại sao ông không đến đất nước của ta? Một mình ông không thể làm được chuyện gì cả, đúng không? "

"Mmm... umu."

"Mặc dù, ta muốn cứu những nghệ nhân rune ... nhưng ngay cả nếu chúng ta vội vã tới đó để giúp đỡ họ, chúng ta có thể có lợi thế trong quá trình đàm phán sao? Người lùn có phải chủng tộc cảm nhận được ân nghĩa không?"

"UMU, tôi hy vọng ngài có thể tin tưởng. Nếu ngài cứu tộc Người lùn khỏi sự đe dọa của Quagoa, tôi chắc chắn rằng cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp."

"Nếu là trường hợp đó, chúng ta sẽ cần phải chọn đúng thời điểm để có thể tiến vào."

Sau khi chủ nhân của cô đưa ra tuyên bố dựa trên kinh nghiệm của ngài, ông lùn nhún vai như muốn nói đối với ông ta thì sao cũng được.

"Tôi sẵn sàng nhận lệnh chủ nhân ... Hết lòng vì Bệ Hạ."

Shalltear không hiểu ý nghĩa của những từ này, nhưng vì một số lý do, cô biết rằng ông lùn đã chọn chủ nhân của cô hơn chủng tộc của mình. Shalltear vừa kinh ngạc và sợ hãi bởi thực tế rằng chủ nhân của cô đã điều khiển hoàn toàn và chiếm lĩnh tâm hồn của người lùn này trong thời gian ngắn kể từ lúc ngài đã bước vào đường hầm.

Có lẽ nhờ mị lực này mà trong quá khứ ngài có thể trở thành thủ lĩnh của các đấng tối cao.

"... Không, ta nghĩ là chúng ta phải nhanh lên. Sau tất cả, chúng ta không muốn những nghệ nhân rune chết đi, và không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi vào thế giới lòng đất, vì vậy chúng ta sẽ tiến hành từ bên ngoài. Ông đủ tự tin để dẫn đường cho chúng ta chứ? "

"Tôi không quá tự tin, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình."

"Được rồi, chuẩn bị xuất phát!"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Giao Đoạn

Với một cốc đựng thứ nước màu hổ phách trong tay, hắn bước về phía ban công.

Ban công này được xây dựng trên tòa nhà cao nhất của thành phố. Từ đây, hắn có thể nhìn tháy toàn cảnh thành phố mà hắn thống trị.

Trong vô số những đèn lấp lánh bên dưới là cuộc sống của thần dân của hắn.

Hắn cười nhếch mép với khung cảnh trước mắt, và đưa cốc nước lên môi mình.

Cảm giác nóng hổi, khoan khoái từ cổ họng lan ra khắp cơ thể. Gió thổi nhè nhẹ qua ban công. Ngay lúc này đây, tâm trạng hắn đang khá tốt. Hắn hỏi tên thuộc hạ đang quỳ gối trong phòng hắn một cách cộc lốc:

"-Thì sao? "

Tên thuộc hạ hít một hơi thật mạnh, thế nhưng hắn chẳng mảy may để tâm đến. Những gì hắn có thể cảm nhận được là cảm giác bực bội khi không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đó không đến mức khiến hắn phải dùng đến sức mạnh của mình để giết người.

Dù gì thì hắn cũng là một vị vua nhân từ.

Bên cạnh đó, mùi tanh của máu sẽ còn vương lại. Ngay cả khi hắn có thể sai người dọn sạch nó, hắn vẫn sẽ thấy khó chịu trong vài ngày

Vì lí do đó, biện pháp sạch sẽ nhất hắn có thể làm là đẩy tên thuộc hạ kia từ chỗ này xuống mặt đất. Quan trọng nhất là khi bị ép vào bước đường cùng, những kẻ yếu đuối có khả năng đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn trong chúng.

Hắn rất muốn nói rằng đây thực chất là ý tưởng rất tốt, thế nhưng tên thuộc hạ lại cướp mất lời của hắn.

"Pháp quốc Slane đang xây dựng 1 trại quân đội gần đây, thưa ngài. Nếu cứ như vậy thì trong vòng năm năm tới họ sẽ có thể tấm công thủ đô của chúng ta."

"Thì sao?"

"...Nếu như việc này diễn ra, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Bệ hạ, thần cầu xin người hãy sử dụng sức mạnh của mình..."

"Nực cười."

Hắn - Vua của vương quốc này - cười lớn.

"Tại sao ta phải sử dụng quyền năng của ta vì lũ sinh vật yếu đuối các ngươi?"

Nếu hắn ta ngoái đầu nhìn về phía sau vai, hắn sẽ thấy thần dân của hắn đang quỳ gối ở đó - một Forest Elf nữ.

Trông cô ta mới ngu ngốc làm sao!

Cô ta thuộc một chủng tộc yếu ớt, không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào, do đó chẳng khác gì một thứ rác rưởi.

Và bởi vì như thế, cô ta không thể nào hiểu được sự vĩ đại của cuộc xâm lược của Pháp quốc Slane.

"... Này, khôn lên đi.Chẳng lẽ ngươi thiếu mất ý chí để tập hợp dân chúng lại và khiến chúng chiến đấu vì đất nước rồi sao? Hay là lúc nào ngươi cũng tưởng ta sẽ giúp đỡ các ngươi mỗi khi khó khăn?"

"Nhưng, nhưng, thưa ngài, Pháp quốc Slane rất mạnh, làm sao chúng thần có thể..."

Tất nhiên, có sự khác biệt rất rõ ràng về thực lực của Pháp quốc và toàn thể vương quốc của hắn.

Số lượng của vật phẩm ma thuật, khả năng của quân đội mỗi bên, số lượng tài nguyên có thể được phân bổ, chiến thuật - bất luận mặt nào cũng đều thua xa.

Lý do duy nhất mà tộc Forest Elf có thể chống chọi được với sức mạnh áp đảo của Pháp quốc Slane là nhờ chiến thuật đánh du kích - mặt duy nhất họ có thể vượt mặt Pháp quốc - và sự thật rằng Pháp quốc sợ bị tổn thất nặng nề bởi những con quái vật của Rừng đại ngàn Evasha. Do đó, họ không thể đẩy nhanh quá trình xâm lược được.

Tuy nhiên, gần đây, Pháp quốc Slane đã sử dụng tới Hỏa Diệt Thánh Điển - là đội đặc nhiệm từ trước đến nay vẫn luôn giữ trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Họ là những bậc thầy về ám sát, chiến tranh du kích và chống khúng bố, do đó, Pháp quốc Slane đã có bước tiến rất đáng kể.

"...Bất ngờ thật đấy! Lũ các người bị dồn vào bước đường cùng chỉ vì là các người là một chủng tộc yếu ớt. Đây đúng là đất nước của những lũ ngốc mà. Những đứa trẻ mà ta sinh ra hóa ra lại là một đám vô dụng."

Sinh vật được sinh ra vào thời chiến sẽ vượt trội hơn những kẻ sinh ra trong thời bình. Chiến tranh chính là cơ hội tốt nhất để thức tỉnh năng lực đang tiềm ẩn trong chúng. Đáng tiếc thay, cho tới nay, hắn vẫn chưa được thông báo về trường hợp nào như thế cả.

Xét cho cùng, hắn không thể nào đổ hết tội lên thần dân của hắn. Ngay chính những đứa con của hắn cũng trở thành một lũ vô dụng, yếu kém. Số lượng của chúng chẳng đáng để hắn bận tâm, chẳng lẽ người ta lại quan tâm đến một đống rác rưởi? Điều này xảy ra có lẽ vì chúng thừa hưởng quá nhiều thứ huyết thống của mẹ chúng. Không ai trong số chúng sở hữu dù chỉ một phần sức mạnh của hắn.

"Cút! Sự hiện diện của ngươi thật đáng kinh tởm! Tốt hơn hết là ngươi hãy rèn luyện những đứa trẻ của ta và ngươi thật khắc nghiệt vào."

Người phụ nữ gật đầu và bỏ đi sau đó.

Hắn uống hết cốc rượu chỉ trong 1 hơi.

Những đứa trẻ được sinh ra từ đám yếu ớt vẫn chỉ là đống cứt mà thôi. Vì vậy, hắn cần tìm kiếm những người phụ nữ xứng đáng hơn nữa.

Đó chính là lý do vì sao hắn ưu tiên đưa phụ nữ lên chiến tuyến với Pháp quốc Slane. Chiến tranh có thể khiến chúng mạnh mẽ lên.

"Và chúng khiến ta thất vọng tràn trề."

Cho đến nay, không ai đạt đến ngưỡng sức mạnh của hắn. Hay nói đúng hơn, những kẻ như thế có lẽ được sinh ra sau này.

"...Ta có nên đánh cược hết vào con người không? Xét cho cùng, ta có thể sinh sản với chúng.

Nhân tộc và bán nhân tộc không thể kết hợp sinh sản được, nhưng giữa nhân tộc với nhau thì có thể cho ra kết quả tốt đẹp.

Đột nhiên hắn nhìn về phía xa xăm, và ký ức bất chợt ùa về.

"Cuối cùng thì cô ta vẫn mang trong mình đứa con của ta."

Trong quá khứ, hắn đã lừa được một người phụ nữ được biết đến như lá bài tẩy của Pháp quốc Slane, và hắn đã bắt cóc cô ta. Hắn trói cô ta lại và ch*ch cô, thậm chí khiến cô mang thai dòng máu của hắn. Đáng buồn thay, trước khi đứa trẻ được sinh ra, cô ta đã được Tất Hắc Thánh Điển giải cứu về Pháp quốc.

Hắn tắc lưỡi đầy nuối tiếc.

Đứa trẻ đó là con của hắn. Đáng lý họ phải gửi trả đứa trẻ sau khi nó được sinh ra.

"...Có lẽ sau khi đất nước này sụp đổ, ta sẽ tự mình đến Pháp quốc Slane và đoạt lại đứa trẻ từ tay bọn họ"

Điều này không xuất phát từ lòng tốt của hắn.

Sau tất cả, đứa trẻ đó là sản phẩm giữa hắn và người phụ nữ mạnh mẽ ấy, vì thế nó có tiềm năng để trở thành con người vĩ đại hơn nữa.

"Ta thật mong chờ điều đó sẽ xảy ra."

Hắn bước ra khỏi phòng, tưởng tượng ra cảnh tương lai huy hoàng sắp sửa bắt đầu. Đối diện hắn là một tấm gương dài phản chiếu hình ảnh của hắn.

Đó là hình ảnh của một Elf với đôi mắt 2 màu.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Chương 3: Nguy Cơ Đến Gần

Phần 1

Khe Lớn.

Nó ám chỉ đến một vực sâu khổng lồ chạy dọc theo phía tây của thủ đô Dwaren, Feoh Gēr.

Đó là một kẽ nứt lớn, dài hơn 60 km và rộng 120m tại nơi hẹp nhất. Chiều sâu của nó thì vẫn chưa rõ. Không ai biết đuợc có cái gì dưới đó, và không ai trở lại từ hai cuộc thám hiểm trước.

Đã từ rất lâu rồi, rào chắn tự nhiên này đã bảo vệ Feoh Gēr khỏi tất cả các cuộc tấn công từ các thế lực tà ác. Họ có thể ngăn chặn bất kỳ quái vật từ phía tây cố gắng xâm nhập bằng cách bảo vệ cây cầu treo chạy qua Khe Lớn.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, đơn vị đồn trú ở Feoh Gēr - căn cứ quân sự nằm giữa Khe Lớn và Feoh Gēr - đang ở trong một vòng xoáy của những tiếng la hét và sự bại trận.

"Chuyện gì đang xảy ra? Có ai cho ta biết chính xác chuyện gì đang xảy ra không! "

Tiếng kêu đến từ Tổng chỉ huy của quân đội Người lùn, một cựu chiến binh hơn 10 năm phục vụ.

Các thông tin đều sai lệch, mâu thuẫn với nhau, và không ai hiểu đuợc chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất ông có thể chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra tại pháo đài bảo vệ Khe Lớn.

"Theo thông tin gần đây nhất, chúng tôi đuợc báo rằng lũ Quagoa đang tấn công!", một trong những chỉ huy trung đội cho biết, lặp lại một báo cáo từ pháo đài.

Tin tức như thế không phải là hiếm. Tộc Quagoa và Người lùn là kẻ thù, và hai bên thường xuyên giao tranh với các trận chiến lên tới hàng trăm nguời. Đã có nhiều cuộc tấn công trong khoảng mười năm phục vụ của Tổng chỉ huy, nhưng cho đến bây giờ tất cả đều thất bại.

Điều này là bởi vì Quagoa là một chủng tộc rất mạnh mẽ khi chống lại các đòn tấn công từ vũ khí, nhưng rất yếu khi chống lại các cuộc tấn công thuộc tính Sét. Biết được điều này, họ đã tích trữ trong pháo đài những vật phẩm ma thuật có thể giải phóng sức mạnh ma thuật ngang bằng với [Lightning].

[Lightning] là một ma thuật đâm xuyên qua kẻ thù theo một đường thẳng, và do đó, nó cực kỳ hiệu quả để chống lại một kẻ thù phải dàn quân ra để tấn công cây cầu. Nó có thể quét sạch toàn bộ một đợt quân Quagoa trong một phát bắn, và trên hết những Người lùn canh gác ở chỗ đó đã được trang bị nỏ ma thuật với thuộc tính Sét.

Ngược lại, những người lùn trong đồn khá yếu ở quân số và trang bị. Đó không phải là họ không muốn tăng cường sức mạnh quân sự cho một cơ sở quan trọng như thế này mà vì quân đội Người lùn luôn luôn thiếu người. Do vậy, pháo đài đã phải kêu gọi viện trợ từ quân đội phòng ngự thưa thớt của họ và họ làm họ làm vậy để có thể bảo toàn đủ số luợng quân.

Mặc dù vậy tất cả số quân này là để chống lại các cuộc tấn công Quagoa, nhưng pháo đài hiện tại thậm chí không có người để kêu gọi viện trợ. Điều đó có nghĩa là gì?

"Đừng nói với ta rằng họ đã bị quá nhiều kẻ thù tấn công! Đã có bất cứ thông tin gì khác từ pháo đài chưa? "

"Vẫn không có gì."

Mồ hôi lạnh đổ xuống lưng của Tổng chỉ huy .

Dòng chữ "cuộc xâm lược lớn" xuất hiện trước mắt ông. Đã có những tin đồn về một điều như vậy cách đây vài năm truớc nhưng ngay cả như vậy, ông đã tự dối mình rằng không có chuyện nào như vậy. Tuy nhiên nó đang diễn ra ngay trước mắt ông.

Tổng chỉ huy kéo mình trở lại. Bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ những thứ kinh khủng như vậy.

Điều phải làm bây giờ là gì?

Một đường hầm bằng phẳng hình xoắn ốc dẫn từ đơn vị đồn trú này đến pháo đài, và phía trước họ là thủ đô Feoh Ger. Căn cứ này là tuyến phòng thủ cuối cùng của họ và trên hết họ có một cánh cửa làm từ hợp kim Mithril và Orichalcum.

Họ có nên đóng cửa không?

Nếu làm như vậy, họ sẽ không thể gửi quân tiếp viện từ đây. Nói cách khác, họ sẽ bỏ rơi đồng đội của mình những người đang chiến đấu cho cuộc sống của họ tại pháo đài.

Tuy nhiên, sự do dự của ông chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

Có không đến 20 người trong pháo đài. Có hơn 100.000 người lùn trong thủ đô Feoh Ger. Chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Đóng cổng lại!"

"Nhắc lại mệnh lệnh! Đóng cổng lại!"

Trước khi những tiếng vọng mờ dần vào không trung, một âm thanh đập mạnh đến từ lòng đất. Dần dần, cánh cửa chặn kín lối vào. Cánh cổng đó đã không được sử dụng ngoại trừ lúc huấn luyện và hiện tại, nó đang được sử dụng đúng như mục đích ban đầu.

"Thưa ngài, lũ Quagoa tới!"

"Cái gì!??"

Sau khi nghe tiếng kêu từ những người lính canh gác lối vào đường hầm, Tổng chỉ huy quay lại nhìn. Ông nhìn thấy hình dáng kinh tởm của lũ bán nhân loại, mồm sùi bọt mép, mắt đỏ ngầu.

Nếu không có vũ khí ma thuật thuộc tính Sét, thì chúng là một đối thủ khó nhằn. Và bây giờ một đám lâu nhâu khó nhằn kia giờ đang xồ tới chỗ họ.

Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Pháo đài thực sự thất thủ? Lũ Quagoa mang theo bao nhiêu quân? Liệu họ có thể chống lại chúng ngay cả khi đóng cổng không?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tổng chỉ huy nhưng cuối cùng ông lắc đầu.

"Đừng để chúng vào trong! Thương sĩ,tiến lên phía truớc! "

Với tiếng kêu lớn, những người lính tạo thành một thương trận.

Thậm chí nhìn thấy điều này cũng không làm chậm lại tốc độ của lũ Quagoa. Điều này là bởi vì chúng tin tưởng bộ lông cứng sẽ bảo vệ chúng khỏi kim loại.

Tổng chỉ huy tặc lưỡi. Lũ Quagoa đã thực hiện một sự lựa chọn khôn ngoan. Da của chúng cứng đến mức mà tên bắn vào có thể bị phản lại. Điều duy nhất một thương trận có thể làm là để giữ chân chúng lại. Tuy nhiên, họ ở đây đã dự đoán rằng lũ Quagoa sẽ cố gắng làm một cái gì đó như thế này, và họ đã có kế hoạch chống lại nó.

"Các pháp sư! Blitzkrieg! "

Một phép thuật bậc ba diện rộng, [Thunderball] và hai phép thuật bậc hai, [Thunderlances] đến từ ban công phóng qua đầu đội thương sĩ, tại độ góc đó sẽ không tấn công trúng họ.

Các phép thuật đó là những phép của ba pháp sư mạnh nhất trong quân đội.

Đội tiến công đầu tiên của chúng ngay lập tức bị xóa sổ bởi [Thunderball], và đó là những thiệt hại đã được lũ Quagoa tính trước. Những Quagoa phía sau dừng lại để tránh bị ảnh hưởng.

Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng nó đã cho họ một chút hơi thở. Cánh cổng đóng lại với một tiếng vang lớn.

Những tiếng đập mạnh vang lên từ phía bên kia của cánh cổng.

Bầu không khí căng thẳng được xoa dịu đi một chút.

Tuy nhiên Tổng chỉ huy và những người xung quanh ông,và tất cả mọi người ở đây đều biết rằng sự việc này vẫn chưa kết thúc.

Cánh cổng rất dày. Những chiếc răng và móng vuốt của Quagoa sẽ không có khả năng phá hỏng chúng. Tuy nhiên, một số Quagoa có bộ răng có độ cứng sánh ngang với Mithril. Tuy rằng hỉ có những con cấp chỉ huy mới có khả năng đó, nhưng nếu chúng tham gia vào một cuộc tập kích này thì cũng không phải là không có khả năng. Không thể nào nói là tuyệt đối không có vấn đề nào.

"Chết tiệt! Nếu cánh cổng được truyền điện!"

Tổng chỉ huy đã từng đưa ra ý kiến này khi ông lần đầu tiên nắm giữ vị trí này...Sau tất cả, bản thân cánh cổng không đủ tin cậy để trở thành hàng phòng thủ cuối cùng. Tất nhiên, có nhiều lý do tại sao họ không thể truyền điện cho cánh cổng chẳng hạn như việc thiếu điện cho đất nuớc, nhưng một phần lớn trong đó đã đuợc sử dụng cho pháo đài ngăn chặn cuộc xâm lược của kẻ thù. Như vậy cần phải có thái độ lạc quan hơn "miễn là pháo đài còn, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi".

Nhìn xung quanh, ông nhận ra vẻ u ám trên khuôn mặt mỗi người.

Chuyện này thật tệ. Nếu họ đánh mất niềm hy vọng của mình thì khi cuộc chiến trở nên khốc liệt, họ sẽ thua.

Tổng chỉ huy quyết định xoay chuyển tình hình, và hét lên:

"Làm tốt lắm! Chúng ta đã đảm bảo được sự an toàn của thành phố! Không có cái gì là tuyệt đối! Bắt đầu thiết lập rào chắn trong trường hợp đối phương phá vỡ cổng! Nhanh lên!"

Sự quyết tâm mới xuất hiện đầy trên những khuôn mặt của những người lính Người lùn. Vẫn có điều có thể làm đã trở thành động lực cho họ. Một niềm hy vọng mong manh vẫn tốt hơn so với việc không có gì cả.

Tham mưu trưởng đứng bên cạnh và thì thầm vào tai ông.

"Thưa ngài, chúng ta có nên lấp cổng với cát và bùn không?"

Tổng chỉ huy suy nghĩ.

Nếu họ đóng kín nó đi hoàn toàn, nhiều người lùn sẽ phản đối họ.

"Họ không biết gì về những chuyện đang xảy ra."

Tổng chỉ huy nhận thấy biểu hiện của người bên cạnh. Có vẻ ông ta đang tưởng Tổng chỉ huy đã trả lời cho câu hỏi của mình.

"Xin lỗi, tôi nói với cậu. Tôi đang nói đến - Hội đồng nhiếp chính."

"Ông là một trong số họ, đúng không, Tổng chỉ huy? Vì vậy, câu trả lời của họ là phong tỏa hoàn toàn sao? Cá nhân tôi không nghĩ rằng chỉ bịt nó lại đủ. Chúng ta nên từ bỏ Feoh Ger."

Tổng chỉ huy nheo mắt lại và kéo tay vị tham mưu trưởng đó đến một nơi mà những người khác không nghe thấy.

Anh không muốn cuộc trò chuyện của họ bị nghe lỏm.

"Anh cũng nghĩ vậy đúng không?"

Họ không biết có bao nhiêu Quagoa ở phía bên kia của cánh cổng.

Cuộc tấn công của đối phương quá nhanh và họ bị buộc phải rút lui. Như vậy, họ đã mất cơ hội để tìm hiểu về đối phương. Những gì họ đang làm bây giờ giống như tự nhốt và cản đuờng chính mình.

Thông tin duy nhất họ có được đó là kẻ thù đã có đủ sức mạnh để phá hủy pháo đài bất khả xâm phạm, và họ phải nghĩ ra cách để đối phó với điều đó.

Trong hoàn cảnh này và sau khi xem xét sức mạnh chiến đấu của bản thân, chuyện những người lùn mở cửa và đánh lại kẻ thù gần như là bất khả thi. Giải pháp tốt nhất có thể là từ bỏ thủ đô của mình.

"Nếu lấp nó bằng bùn đất thì sẽ có bao nhiêu thời gian?"

"Nếu chúng ta đánh sụp hang, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều thời gian, nhưng nếu chúng ta sử dụng cát và bùn không thôi, chúng sẽ cho được nhiều nhất là một vài ngày."

"Mối nguy hiểm nào sẽ xảy ra nếu cho đánh sập?"

"Như ngài đã biết, chúng ta cách không xa Feoh Ger. Mặc dù tôi không thực sự chắc chắn khi mà không có công nhân đường hầm kiểm tra, nhưng chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến thành phố. Trường hợp tồi tệ nhất là mở ra một đuờng tắt xuyên qua cánh cổng cho lũ Quagoa tràn vào Feoh Ger ... "

"Nói cách khác, chúng ta cần tìm ra câu trả lời ngay bây giờ. Sau đó câu hỏi tiếp theo. Ông có nghĩ rằng pháo đài sẽ thất bại với chiến thuật biển người không? Tại sao người trong pháo đài không thông báo cho chúng ta sớm hơn?"

"Tôi nghĩ tới một vài khả năng. Cá nhân tôi cho rằng ý kiến phù hợp nhất là lũ Quagoa đã tranh thủ được sự giúp đỡ của một loài khác ".

"Có thể đó là lũ Frost Dragon?"

Lũ Quagoa đã chinh phục kinh đô cũ của Người lùn ở Feoh Berkanan, và đã biến nó thành nhà của chúng. Tuy nhiên, Cung điện Hoàng gia ở trung tâm của thành phố được cai trị bởi một con Frost Dragon.

Cả hai bên không có một mối quan hệ hoàn toàn cộng tác, nhưng vì chúng sống với nhau có thể chúng đã giúp đỡ lẫn nhau.

Khuôn mặt của Tổng chỉ huy của tái nhợt. Lũ Frost Dragon cơ bản là một thảm họa một khi chúng đạt đến một độ tuổi nhất định.

Ban đầu có bốn thành phố Người lùn.

Feoh Berkanan, nơi đã bị bỏ lại trong cuộc tấn công của các chúa quỷ 200 năm trước đây.

Feoh Ger ở phía đông, là thủ đô hiện tại của họ.

Feoh Raiđō về phía nam, đã bị bỏ hoang nhiều năm trước đây.

Và cuối cùng, Feoh Tiwaz, về phía tây.

Thành phố phía tây này đã bị phá hủy trong một trận chiến giữa hai Frost Dragon - Olasird'arc = Haylilyal và Munuinia = Myslym, và đã biến thành một đống phế tích.

"Tôi cảm thấy rằng rất có khả năng. Trong khi tôi không biết chúng đã ra điều kiện gì để đám cao ngạo kia ra tay, thì một khả năng khác là chúng đã tự mình làm điều đó ; hoặc là chúng đã phát minh ra một loại phép thuật, hay chúng đã tìm thấy một con đường bỏ qua Khe Lớn. "

"Thậm chí Tộc nguời lùn chúng ta cũng không tìm thấy con đường nào đi qua Khe Lớn cả."

"Tuy nhiên, đã bao nhiêu năm rồi? Có lẽ Quagoa đào một đường hầm hoặc một cái gì đó như những con quái vật khác di chuyển, hoặc vỏ trái đất dịch chuyển và cho chúng một đường vòng. Nếu nguơi nghĩ xa hơn, chúng có thể di chuyển trên mặt đất. "

"Lũ Quagoa di chuyển trên mặt đất?"

"Có thể có một cá nhân sở hữu khả năng đó."

Quagoa hoàn toàn bị mù dưới ánh mặt trời, vì vậy lũ Quagoa không thể di chuyển lực lượng của mình trên mặt đất.

Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của phía mình.

Không, bây giờ nó đã quá muộn để hối tiếc. Ông cần phải xem xét điều này khi lập kế hoạch chiến lược trong tương lai.

"Tham mưu trưởng, chúng ta cần phải xem xét rằng chúng có thể có thể đi trên mặt đất và tăng cường phòng thủ bề mặt của chúng ta cho phù hợp. Gửi một vài người lên trên mà không ảnh hưởng sự phòng ngự của chúng ta ở đây. Chúng ta cũng cần phải nhận được lệnh từ Hội đồng và để họ di tản về phía Nam. "

Ngoài đơn vị đồn trú này, pháo đài ở phía trước của Khe Lớn và Phòng Hội đồng ngay trong thành phố, có một căn cứ quân sự ở thành phố Feoh Ger.

Đó là một pháo đài được dựng lên cho lợi ích của những chủng tộc cao hơn người lùn- ví dụ là con người- tại lối ra dẫn đến bề mặt. Tổng chỉ huy ra lệnh củng cố khu vực đó và đề cao cảnh giác đối với bất kỳ cuộc tấn công nào từ mặt đất.

"Tuân lệnh!"

"Ngoài ra, cho những người lính chuẩn bị để lấp cửa. Nếu chúng ta cần sự cho phép của Hội đồng, ta sẽ tìm cách để thuyết phục họ. "

"Nếu Hội đồng cân nhắc mất nhiều thời gian?"

"Làm điều tốt nhất của nguơi. Ta cũng sẽ tìm cách tốt nhất. "

Đó là tất cả những gì ông có thể nói. Tất nhiên, kế hoạch của ông là sử dụng vị trí của mình đó là một trong tám ủy viên hội đồng, nhưng nếu những người khác bác bỏ, điều duy nhất ông có thể làm là cố gắng làm điều trong khả năng của mình.

"Báo cáo! Báo cáo! Tôi có một báo cáo! Ai là Tổng chỉ huy ?! "

Nhìn về nơi của giọng nói đó, Tổng chỉ huy nhìn thấy một người lính Người lùn cuỡi trên lưng một con thằn lằn.

Riding Lizards là một loại Giant Lizard. Chúng là loài bò sát lớn, dài ba mét tính từ đầu đến đuôi. Số lượng của chúng không nhiều, vì vậy người lùn nuôi chúng, tăng số luợng chúng lên và sử dụng chúng như một con vật thồ hàng.

Tuy nhiên, hầu hết những nguời truyền tin đều không sử dụng chúng chỉ để chuyển đi một tin nhắn. Họ chỉ làm thế trong trường hợp khẩn cấp- khi họ cần báo cáo cho các đơn vị đồn trú biết thông tin về tiền tuyến.

Sự khó chịu lấp đầy trái tim Tổng chỉ huy.

"Cậu ta đến từ đâu?"

"Cậu ta đang trực tại pháo đài ở lối vào bề mặt trong tuần này."

Cảm giác sợ hãi len vào tim Tổng chỉ huy . Không, vì biểu hiện của người đàn ông đó và giọng điệu điên cuồng của mình, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Câu hỏi kia đơn giản là vì ông không muốn thừa nhận sự thật trước mắt.

"Ta ở đây! Có chuyện gì?"

Người truyền tin chạy về phía Tổng chỉ huy. Nó không thể bị trì hoãn. Đây là một chuyện cực kì khẩn cấp bởi hành động của người lính rất dứt khoát.

Người truyền tin rơi khỏi lưng của Lizard, và hô to khi anh ta cố gắng điều chỉnh lại tư thế.

"Tổng chỉ huy! Có một trường hợp khẩn cấp! Có quái vật! Có một con quái vật!"

Ông đã từng đoán nó là chuyện về Quagoa, nhưng anh nhanh chóng loại bỏ điều này. Nguời đó sẽ không sử dụng những từ ngữ đó để mô tả Quagoa.

"Bình tĩnh! Bọn ta không thể hiểu đuợc những gì nguơi đang nói! Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác không sao chứ?"

"V-vâng! Có những con quái vật đáng sợ ở lối vào! Chúng nói rằng quân đội Quagoa đang hướng đến đây!"

"CÁI GÌ???????"

Thời điểm quá hoàn hảo. Anh không thể không tưởng tượng rằng hai sự kiện không quan hệ đến nhau. Chúng có thể là kẻ đứng của Quagoa, hoặc những người đã giúp chúng vượt qua Khe Lớn?

"Ai, họ là ai? Họ trông như thế nào! Tham mưu trưởng! Triệu tập tất cả những nguời có thể di chuyển ngay bây giờ!"

"Tuân lệnh.."

Tổng chỉ huy thậm chí còn không có thời gian để nhìn xem cấp dưới hoảng loạn của mình.

"Có bao nhiêu con quái vật ở đó?! Thiệt hại là bao nhiêu ?!"

"V-vâng! Có khoảng 30 tên. Nhưng dường như họ không muốn chiến đấu! Họ thậm chí còn nói rằng họ muốn thực hiện một thỏa thuận với chúng tôi, nhưng chúng trông rất xấu xa, vì vậy tôi không nghĩ đó là ý định thực sự của họ. Đó có thể là một âm mưu của chúng!"

Tiêu chuẩn nào để nói họ là kẻ ác? Quan trọng hơn, cậu ta chưa mô tả họ. Sau khi được hỏi một lần nữa, người lính nuốt nước bọt và giải thích,

"Họ là những Undead đáng sợ đuợc bao phủ bởi hào quang hắc ám!"

"Cái gì? Undead?"

Sự tồn tại căm thù sự sống, chỉ người chết là tồn tại trong tâm thức của họ, là kẻ thù của tất cả mọi thứ đang sống.

Một số hình ảnh xuất hiện trong trong tâm trí Tổng chỉ huy khi nghe thấy từ "Undead". Ví dụ, Zombies Freezing, Frost Bones, và như thế. Tuy nhiên, không Undead nào trong đám đó mạnh cả. Người đàn ông này phải biết được điều đó, tại sao anh lại sợ như vậy?

Bên cạnh đó, tại sao undead lại đến đây? Chúng ở đây để hưởng thụ vụ thảm sát lẫn nhau giữa người lùn và Quagoa, hay hai bọn chúng đang hợp tác với nhau?

"Tham mưu trưởng, nguơi đã sẵn sàng chưa ?! Di chuyển ngay khi nguơi chuẩn bị xong! Chúng ta không biết có những loại undead nào ngoài kia, nhưng không nên nhẹ tay với chúng! Đừng để họ đánh giá thấp chúng ta! Chúng có thể không hành động ngạo mạn, nhưng nếu chúng xem thuờng chúng ta, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!!"

Phần 2

Gondo dẫn đầu cả nhóm tiến tới.

Gondo thường xuyên đi dưới lòng đất, vì thế mà ông không quen thuộc địa hình trên mặt đất lắm. Do đó, ông phải dựa vào cảm nhận về phương hướng trên địa hình của mình để di chuyển về phía trước. Ban đầu, Ainz có lo lắng về điều này. Nhưng sau khi nhìn thấy Gondo buớc đi không chút do dự, anh bắt đầu tin tưởng vào ông ta. Hiện tại, anh hoàn toàn giao phó nhiệm vụ dẫn đường cho ông ta.

Thực tế là Gondo không có lý do gì để nghi ngờ sự chỉ huy của Ainz khi mà lũ Quagga đã tấn công vào thủ đô Người lùn. Trong truờng hợp đó, ông ta dẫn đầu sẽ không có vấn đề gì.

Dưới sự dẫn đường của Gondo, đám ma thú của Aura di chuyển trên tuyết trên đồng bằng.

Chúng có sự nhanh nhẹn cao và khả năng chịu đựng rất tốt, đúng là ma thú cao cấp. Ngay cả trong điều kiện không khí loãng của vùng núi tuyết, mang Ainz và những người khác trên lưng, tốc độ của chúng không giảm một chút nào. Chúng đi về hướng bắc với tốc độ hơn 100 km mỗi giờ.

Một vài quái vật bay xuất hiện trong cuộc hành trình, nhưng chỉ một vài tiếng gầm gừ đe dọa từ đám ma thú đã xua đuổi chúng đi. Nhờ đó, thời gian đi lại của họ đã giảm xuống mức tối thiểu.

Trong vòng chưa đầy một ngày, họ đã đến được thành phố Người lùn duy nhất còn lại, Feoh Ger.

Ainz dẫn con thú của tới gần Gondo và hỏi.

"... Vậy thì, Gondo. Thành phố phía nam, Feoh Raiđō có lối vào thông qua một cái khe nứt trong hang. Feoh Ger có như thế không?"

Nếu là trường hợp đó, họ sẽ cần phải tìm đuờng khác để vào trong. Gondo - người ban đầu sợ hãi con thú của mình, nhưng hiện tại đang cưỡi nó - trả lời.

"UMU. Hầu hết thành phố của người lùn đều là như thế. Tuy nhiên, Feoh Ger được thiết kế với những cân nhắc cho thương mại quy mô lớn với con người, vì vậy nó hơi khác với Feoh Raiđō. Thứ nhất, dễ dàng để con người tìm thấy, và để giảm thiểu sự khó chịu cho du khách, họ xây dựng một pháo đài lớn ở bên ngoài. Ngài sẽ biết khi ngài nhìn thấy nó."

Ainz nhìn xung quanh sau khi nghe điều đó, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy bất kỳ công trình nào.

"Ngài sẽ không nhìn thấy nó nếu ngài không đi thêm về phía đông bắc."

Giọng Gondo tràn đầy tự tin. Có vẻ như ông ta khá chắc chắn về nơi họ đang đứng. Kể từ khi ông là người duy nhất có thể dẫn đường, Ainz không thể làm được gì nếu ông ta sai, vì vậy điều duy nhất anh có thể làm là tin tưởng ông ta.

Trong khi nói "Vậy sao", Ainz dùng phép [Tin nhắn] của mình.

Đám Quinoa bị bắt đã được đưa đến Nazarick. Ở đó, chúng sẽ bị tra khảo, và kiến thức của chúng sẽ đuợc sử dụng để bổ sung thêm vào báo cáo của Gondo .

Quagoa là một chủng tộc quy phục truớc kẻ mạnh, nhưng Quagoa của dãy núi Azellisian được chia thành tám dòng họ, tất cả đều đã được thống nhất bởi Clan Lord. Tổng số dân của chúng là 80000.

Sau khi phân tích các thông tin này, Ainz không chắc chúng là một chủng tộc mang lại lợi cho anh.

Nếu phải lựa chọn giúp đỡ người lùn hoặc Quagga, Ainz sẽ chọn nguời lùn mà không chút do dự.

Tuy nhiên, anh đã biết được rằng các kim loại mà Quagoa ăn khi chúng còn trẻ sẽ xác định đuợc sức mạnh của chúng khi trưởng thành. Nếu anh cho chúng ăn các kim loại của Nazarick, nó có thể tạo ra một cá thể mạnh mẽ.

Sau đó, anh nghĩ về khoáng vật lăng trụ ở vuơng quốc Người lùn.

Cho dù hắn không ăn một trong số lăng trụ, nhưng có lẽ Clan Lord đạt được sức mạnh đó bằng cách ăn một trong những kim loại hiếm của Yggdrasil.

Nếu hắn đủ mạnh để bắt, vậy thì hắn ta đáng để điều tra.

Mình nên xem xét việc dẫn dắt chúng nếu chúng phục tùng vuơng quốc Sorcerous , mặc dù mình không tự tin về việc nuôi 80.000 người. Sau tất cả đó là kiểu đất nước mà mình mong muốn.

Đất nuớc mà Ainz mong muốn

Đó là một đất nước mà nhiều chủng tộc khác nhau chung sống trong hòa nình dưới sự cai trị của anh. Đó là một quốc gia đuợc sao chép từ hình ảnh của những người đứng đầu guild Ainz Ooal Gown.

Đó là một đất nước mà bạn bè của anh, bất cứ nơi nào họ được có thể sống và mỉm cười.

Trong truờng hợp đó anh phải thể hiện lòng thuơng xót cho những Quagoa này.

Tuy nhiên, nếu chúng thề trung thành, mình nên để chúng ở đâu? Ngọn núi này không đủ ... hay là các dãy núi ở phía nam của E-Rantel? Nhưng có thể có con người ở đó ... UMU, thật đau đầu. Lizardman có trình độ công nghệ giống như chúng. Có lẽ kinh nghiệm của mình trong cầm quyền đám kia có thể áp dụng được. Để Cocytus xử lý chúng cũng không phải ý kiến tồi.

Sau khi suy nghĩ xong, Ainz xem xét mặt đối diện của đồng xu.

Nếu chúng không chịu cúi đầu thì sao? Mình sẽ cai trị chúng bằng vũ lực? Mình sẽ tiêu diệt chúng? Hoặc mình nên giết tất cả người lớn và dùng trẻ em vào các thí nghiệm? Ràng buộc chúng vào một gia tộc và sau đó cai trị chúng có thể nào là cách tốt nhất không?

Khi anh đang cân nhắc các vấn đề khác nhau, tiếng hét của Gondo làm gián đoạn suy nghĩ của Ainz.

"Đằng kia!"

Ainz nhìn nơi Gondo chỉ, và dường như, có cái gì đó trông như một pháo đài được xây dựng lên dựa vào sườn núi.

Cả nhóm tiến về phía nơi đó. Họ có rất nhiều cách để che giấu bản thân, nhưng không cần thiết phải làm điều đó và vì thế họ sẽ tiến tới trực tiếp và công khai.

Khi họ rút ngắn khoảng cách với pháo đài, lính canh tại pháo đài phát hiện ra họ, và thực hiện hành động phòng ngự.

Giống như những gì anh sẽ làm gì trước một cuộc giao dịch, Ainz kiểm tra quần áo của mình, và đảm bảo rằng chiếc áo choàng của mình gọn gàng và ngăn nắp. Tất nhiên đó là vật phẩm ma pháp và không thể bị rách hay nhăn nheo, nhưng những ký ức của Suzuki Satoru nói rằng anh nên kiểm tra dù thế nào đi chăng nữa.

Sau khi họ đến gần pháo đài, những người lùn chĩa nỏ của họ từ cửa sổ.

Chỉ có Gondo và Zenberu là những người có thể được bị thương hay chết bởi các mũi tên.

Anh đã nghĩ đến việc gửi hai người đó đến đàm phán để chứng minh rằng họ không có ý định thù địch, nhưng nếu mọi chuyện xấu đi đối phương có thể bắn tên, nên anh từ bỏ ý tưởng đó. Thay vào đó, Ainz sẽ lên trước trong khi Gondo và Zenberu sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Anh dừng con thú của mình ở ngoài tầm bắn của nỏ và sau đó bước xuống. Bởi vì họ vẫn còn trong tầm bắn tối đa của nỏ, anh ra lệnh cho Shalltear và Aura đứng ra bảo vệ Gondo và Zenberu.

Sau đó, điều còn lại là chiến lược chống lại người chơi.

Nếu có bất kỳ nguời chơi nào, họ sẽ ngay lập tức có biện pháp phòng thủ và rút lui. Trong khi anh không thể xác nhận sự tồn tại của nguời chơi trong cuộc hội đàm với Gondo trên đường, nhiều khả năng là họ không tồn tại. Tuy nhiên, nếu anh bất cẩn, anh có thể mất đi những NPC (những đứa con) điều mà Ainz không muốn trải nghiệm một lần nữa.

Tất cả những người lùn nhìn anh từ cửa sổ đều có biểu cảm đông cứng trên mặt. Bởi bộ râu lộn xộn, anh không thể phân biệt người nào với người nào, nhưng anh phải công nhận điều này- họ nhìn rất hài hước.

Cố nén lại sự buồn cuời, Ainz bước về phía trước, tỏ ra bình tĩnh.

Anh giơ cao bàn tay, để cho thấy rằng anh không có ý định thù địch.

Khi anh tiến lại gần pháo đài-

"Đứng nguyên tại đó!"

Một tiếng hét cảnh báo vang lên. Có vẻ như chủ nhân của pháo đài đã tức giận. Dù biết mình là undead, nhưng Ainz không thể không thở dài, đây là một sự đón tiếp khá xấu cho những ai không có dấu hiệu của sự thù địch.

"Tại sao nguơi đến đây, undead!"

Ainz sờ sờ gò má sáng bóng của mình.

"Ta là Vua pháp sư Ainz Ooal Gown của Vương quốc Sorcerous và ta đã đến để thiết lập một mối quan hệ thân thiện với Vương quốc Người lùn. Ta sẽ không tấn công các nguơi nếu các nguơi không tấn công ta, vì vậy hãy hạ vũ khí của các nguơi xuống."

Sự bối rối xuất hiện trong mắt của người lùn đang theo dõi từ cửa sổ. Ainz nhân cơ hội này để tiếp tục nói:

"Sau khi bắt giữ những Quagoa đang xâm chiếm Feoh Raiđō, ta biết được kế hoạch của chúng khi tấn công nơi này. Nếu các nguơi không có niềm tin vào sức mạnh của mình, vậy thì ta - Vương quốc của ta - sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Vâng, đúng vậy - nó sẽ là cơ hội để hai bên làm quen với nhau."

Anh mỉm cười, nhưng vì không có da, cử chỉ thân thiện của anh không đuợc thừa nhận từ phía đối diện.

"Thế còn nguời lùn phía sau nguơi? Họ là con tin sao?!"

Có vẻ như những người lùn vẫn còn cảnh giác với anh ta.

"Thật thô lỗ. Ta là một vị vua, nguơi biết không? Đó có phải là cách các ngươi giao tiếp với một vị vua không? "

Những người lùn nhìn nhau, và sau đó một trong số họ trả lời.

"Không, không ... từ từ đã, hãy cho chúng ta thấy một số bằng chứng rằng nguơi thực sự là một vị vua!"

"--Ta hiểu rồi. Thật là một lí do hợp lí" Ainz đồng ý. "Đuợc rồi, cho phép ta giới thiệu ông ta . Ông ta là một trong số các nguơi, Gondo người thợ rèn, người mà ta đã gặp ở Feoh Raiđō. "

Ainz thể hiện những động tác thuộc về người cai trị mà anh đã dùng nhiều công sức để tập luyện.

Với dáng điệu của một nhà lãnh đạo bẩm sinh, anh ra hiệu cho cấp dưới của mình bước về phía trước.

Sự hài lòng ngập trong Ainz khi nghe thấy tiếng hô vang đầy kinh sợ đến từ những người lùn. Có vẻ như bao thời gian tập luyện đã không bị lãng phí.

Bây giờ Gondo đã ở đây, Ainz - người đang ở trong một tâm trạng tốt - đã thể hiện một tư thế của một vị vua nhân từ và mang lại sàn nhà với anh.

"Xin lỗi, nhưng nguơi có thể vào trong pháo đài và giải thích chi tiết tình hình cho họ không?"

"UMU, để đó cho tôi."

Gondo tiến đến cửa pháo đài và yêu cầu sự cho phép để vào, nhưng cánh cửa không mở.

"...Chuyện gì sao?"

"Tôi không biết. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra?"

"... Đó, đó thực sự là anh ta?! Đó thực sự là Gordo kì quái? Có lẽ ai đó đã sử dụng phép thuật để có đuợc khuôn mặt của anh ta!"

Ainz cau mày khi nghe thấy tiếng nói của người lùn. Đề phòng là việc rất quan trọng, và thậm chí Ainz chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, họ sẽ không thể tiến thêm bước nào nếu không ai tin tưởng họ.

Tuy nhiên, anh đã nghe thấy một cái gì đó giống như là có người biết ông ta. Nếu là trường hợp đó, họ sẽ rất may mắn.

"Ta nói này Gondo, ông có thể chứng minh bản thân mình với họ bằng cách thể hiện kiến thức của mình về thành phố này không? Giống như nói nơi nguơi sống hay một cái gì đó mà chỉ có người sống ở thành phố này sẽ biết ấy?"

"Ồ, ồ, vâng ... tôi sẽ nói với vợ của tên kia bí mật của hắn. Ah, có một nhà hàng gọi là Black Gold Beard Pavilion! Nó đuợc kinh doanh bởi một gã có khuôn mặt trông giống như một cái đe. Thực phẩm của gã có vị khủng khiếp, và thứ duy nhất ngon là món hầm!"

Người lùn im lặng. Ainz nhìn Gondo, không biết nói gì. Câu trả lời của ông có vẻ như ông ta đã cố gắng quá sức.

"Đồ ngốc! Nơi đó không phải quán ăn, mà là quán bia! Bia đen của họ hương vị tốt nhất!"

"Ngươi nói dối! Bia nấm màu đỏ là ngon nhất!"

"Các nguơi nói gì thế, rượu mây của họ là tốt nhất! Hãy tuởng tuợng mùi thơm của nó!"

"Không ai trong số các nguơi biết vị của bia ngon nhất như thế nào cả! Bearded Lady là tốt nhất!"

Ainz đã chú ý rằng những người lùn vô cùng thích bia, và sau đó nói với họ:

"Sao rồi? Các nguơi có thể chấp nhận rằng đây đúng là Gondo rồi chứ? Như đã nói, tất cả những gì chúng ta muốn làm là thông báo cho các nguơi biết rằng lũ Quagoa đang cố gắng để vòng qua Khe Lớn và tấn công thành phố này. Điều các ngươi cần làm bây giờ là gửi cảnh báo của chúng ta cho những người đứng đầu. Bằng cách này, nước ta sẽ giảm bớt gánh nặng về nghĩa vụ với họ ngay cả khi các cuộc tấn công Quagoa trở nên khốc liệt. Nó sẽ rối loạn nếu các nguơi trừng phạt chúng ta sau đó."

Một số nguời lùn rụt đầu lại khỏi cửa sổ.

Một khoảng thời gian trôi qua. Có vẻ như họ đã có một cuộc thảo luận.

"Đợi ở đó! Tôi sẽ gửi báo cáo cho Tổng chỉ huy của chúng tôi!"

Theo Gondo, đó là người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội của đất nước này.

Có vẻ như họ nhận ra rằng điều này phải báo cáo cho người có thẩm quyền cao nhất.

"Kukuku~"

Ainz không ngăn chặn tiếng cười của mình.

Một tiếng động vang lên, và khi Ainz liếc về nơi phát ra, anh thấy những binh lính người lùn chĩa nỏ về phía anh một lần nữa. hơi thở của họ không đồng đều; trong họ dường như có sự kìm kẹp mạnh mẽ của cảm xúc .

Chết mịa. Họ tức giận vì mình cuời sao?

"Xin lỗi. Nếu là thế thì Gondo sẽ đuợc đi vào phải không? Ông ta đã chứng minh nguồn gốc của mình, đúng không?"

"Không, anh ta không thể, không, điều đó không đuợc cho chép, giữ nguyên vị trí! Đợi ở đó!"

Anh không cười họ, nhưng tình hình hiện tại thì cũng không khác nhiều lắm.

Những cảm xúc mạnh mẽ của Ainz áp xuống, nhưng những gợn sóng nhỏ cảm xúc có thể lẻn qua.

Một công ty phản sẽ ứng thế nào nếu một người bán hàng, người mà họ chưa bao giờ gặp mặt trước đây trước lại mỉm cười đầy thâm ý như vậy? Ainz đã khó chịu với chính mình để không phải suy nghĩ về điều đó. Nó đã dẫn đến một sai lầm.

Mình cần phải cẩn thận hơn, Ainz nghĩ khi anh quay đi cùng với Gondo.

Và do đó, họ đứng đó trong một khoảng thời gian.

Khi Jircniv đến thăm, mình cung cấp nuớc giải khát, đồ nội thất và làm tất cả các loại chuẩn bị để chào đón họ. Đừng nói rằng Người lùn không làm như vậy nhé? ... Không, hoàn cảnh bây giờ khác so với lúc đó.

Trái ngược với lần xếp đặt trước của Jircniv, Ainz hiện tại giống như là đến tận nơi tiêu thụ. Anh nên biết ơn rằng họ đã không đuổi anh đi ngay và luôn.

Ngoài ra, anh sẽ không thể thưởng thức đồ uống cho dù họ có mang ra đi nữa.

Tuy nhiên, mình đã cung cấp cho các người lùn thông tin rất có giá trị. Mình đang hy vọng họ có phản ứng thích hợp. Chà, mình có thể sử dụng nó làm bàn đạp cho đàm phán trong quan hệ ngoại giao chính thức. Hiện tại mình nên nhẫn nhịn một chút.

Tuy nhiên, nên thay trang phục một chút tránh khỏi họ nghĩ anh là một kẻ thô lỗ.

Đầu tiên, anh lấy ra phiên bản tàu khựa của quyền truợng Ainz Ooal Gown. Đó là một bản sao hoàn hảo, thậm chí là cả những kim loại được sử dụng cũng giống. Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi; sức mạnh của nó thậm chí không bằng một phần mười bản gốc, và nó chỉ được khảm nạm những viên đá quý với màu sắc giống bản gốc mà thôi.

Ainz đổi hào quang của cây truợng từ ánh sáng màu đỏ sang màu tối đen. Tại sao lại điều chỉnh như vậy ? Nỗi ám ảnh về những nguời bạn đồng hành trong quá khứ làm anh khó chịu.

Nó dường như không được liên kết với hào quang của mình.

Phía sau Ainz tỏa một vầng hào quang màu đen, nhưng như mong đợi, hào quang của cây truợng không thay đổi.

Nó chỉ là hiệu ứng hình ảnh hở?

Một kêu đột ngột vang lên, kéo Ainz ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Khi anh quay sang nhìn vào nơi phát ra âm thanh, anh nhìn thấy ba người lùn ngồi trên mặt đất.

Họ trông giống như những người lùn canh gác pháo đài, nhưng đồng thời họ có vẻ ấn tượng hơn. Thực tế thì hai trong số họ mặc đẹp hơn so với người còn lại. Một nguời phải là nguời lính ở trong pháo đài và hai nguời còn lại là cấp trên của hắn.

...Tại sao ba nguời bọn họ lại ngồi đó? Người lùn có truyền thống ngồi xuống nói chuyện à?...Họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình... ... Tại sao là ba người họ ngồi đó? Được ngồi xuống nói chuyện tính xã giữa Người lùn? ... Thật khó chịu nếu nguời lùn chỉ bộc lộ cảm xúc như thế.

Bộ râu rậm rạp che hết miệng của họ, do đó rất khó để nhìn thấy vẻ mặt của họ.

Tuy bối rối, nhưng Ainz vẫn đưa tay ra với ba nguời lùn.

Người ta có thể coi đó là ý định để giúp họ đứng lên, hoặc là anh muốn bắt tay. Nhưng thực ra anh muốn nói với họ rằng anh thà nói chuyện khi đang đứng.

Thật là khó khi giao tiếp với các nền văn hóa khác nhau. Nếu anh thực hiện điều này kém, đó có thể được xem là hành vi thô lỗ.

Nếu họ tấn công anh với một cái gì đó giống như, "Ngài nên nghiên cứu về phong tục của nước tôi trước khi ngài muốn thiết lập một mối quan hệ với chúng tôi" anh sẽ không cách nào đáp lại.

Mặc dù bên trong khó chịu về, Ainz vẫn cảm ơn khuôn mặt 'không cảm xúc' của Hồ Quang... à lộn của anh, và giữ bàn tay của mình mở rộng.

Những Người lùn bối rối liếc qua lại giữa khuôn mặt Ainz và bàn tay anh.

Hm? Có thể hiểu rằng họ đang sợ mình không nhỉ?! ...Chà, vẻ ngoài của mình như thế này ... không thể nào khác được mà, phải không? Phản ứng như thế này đã được dự kiến từ xã hội loài người...

Mặc dù nguời ở E-Rantel sợ anh là điều đuơng nhiên, nhưng họ không phản ứng theo cách này. Do đó, có thể là để bàn tay cao hơn người khác là một việc thô lỗ.

Cuối cùng, Ainz lo lắng về quyết định kéo họ đứng lên.

Nếu họ có thời gian để lãng phí cho chuyện nhàm chán này, có nghĩa là đám Quaggoa vẫn chưa tấn công vào. Nếu chúng tấn công vào thì chúng ta sẽ kiếm đuợc một ân huệ lớn từ họ, nhưng vẫn phải coi việc cảnh báo về chúng cho họ là một việc nhỏ, vì vậy mình phải nhẫn nại. Ahhh,thật đáng tiếc.Tuy nhiên,ai trong số họ là chỉ huy nhỉ?

"Vậy thì ta là vua pháp thuật Ainz Ooal Gown. Ai là nguòi phụ trách việc đón tiếp ta?"

"E hèm! Tôi, tôi là người chịu trách nhiệm của quân đội- "

"Quân đội- ta hiểu."

Vậy đây là Tổng chỉ huy. Ainz đã rất ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng nguời đứng đầu của họ lại đến đây.

"Có vấn đề gì với lũ Quagoa không? Ta xin lỗi vì làm cho nguơi phải xuống đây trong khoảng thời gian bận rộn này, Tổng chỉ huy."

Đôi mắt của Tổng chỉ huy mở rộng.

"Tôi hiểu ... ngài đã biết lý do tại sao tôi đến, đúng không?"

Ông nói về chuyện quái gì vậy, Ainz nghĩ. Đương nhiên, anh đã không thực sự nói ra.

"-Tất nhiên. Đúng là như thế."

Anh gật đầu, theo cách vương giả mà anh đã thực hành nhiều lần trước đây.

"...Tôi hiểu rồi. ... Đuợc, như ngài đã biết, chúng tôi, bằng cách nào đó đã ngăn cản quân đội Quagga cho bây giờ - không, chúng tôi đang cố gắng để giữ chúng lại."

"Ho. Hoho. ...và?"

Ainz muốn hỏi người lùn rằng ông ta nghĩ Ainz biết gì, nhưng kể từ khi giả vờ rằng bản thân đã có được đầy đủ thông tin, những câu hỏi như thế lập tức bị loại bỏ.

Nhưng liệu có lộ ra bất cứ điều gì về mình không?

Tất cả anh có thể làm là dính chặt ý nghĩ rằng không khi nhìn vào phản ứng của họ.

"Trước đó, tôi nghe được từ người của tôi chuyện ngài thu được thông tin sau khi tra khảo một số Quagga bị bắt ở Feoh Raiđō. Ngài có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh nó không?"

"Có một công dân của quốc gia này, Gondor--"

"---là bằng chứng cụ thể."

"Hm, vậy là ngươi muốn xem lũ Quagga bị bắt? Ta có thể mang tới một vài tên trong số chúng và ngươi có thể tự mình hỏi chúng."

"Một câu trả lời ngay lập tức ... Có vẻ như tôi sẽ phải thẳng thắn với ngài... Với tốc độ này, một cuộc di tản vào Feoh Raiđō sẽ rất khó khăn."

"Tổng chỉ huy...!"

Giọng trách móc vang lên từ người đàn ông bên cạnh Tổng chỉ huy, Ainz đoán rằng người đàn ông đang nhắc nhở rằng Tổng chỉ huy đang nói về bí mật quân sự trước Ainz. Tuy nhiên Tổng chỉ huy điềm tĩnh tiếp tục:

"Vua pháp thuật đã biết mọi thứ. Đó là khi ngài ấy nói - thực tế là người chỉ huy ở tuyến đầu tới đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự giằng co. Khi ngài ấy đã biết điều đó, cũng không khó để tưởng tượng những gì quân đội của chúng ta- những người không thể mong đợi bất kỳ viện binh- sẽ làm."

Không, thật ra mình đưa ra vấn đề đó để làm lời khách sáo thôi.

Tuy nhiên, Ainz không thể nói sự thật, và thay vào đó anh gật đầu, theo cách của một vị vua.

Tổng chỉ huy mô tả tình trạng không ổn mà họ đang gặp.

Pháo đài bảo vệ Khe Lớn đã thất thủ, và họ đã bị đẩy trở lại tuyến phòng thủ cuối cùng. Chỉ có một cánh cổng đứng giữa họ và kẻ thù, và nếu nó sụp đổ, kẻ thù sẽ tràn vào thành phố và nhiều người lùn sẽ chết. Họ đã lên kế hoạch để tạo ra một chút thời gian cho người dân di tản vào Feoh Raiđō, nhưng rõ ràng là toàn bộ chủng tộc có thể bị diệt vong nếu kế hoạch này không thay đổi.

Sau khi Ainz biết đuợc thảm họa thảm khốc của tộc nguời lùn, anh thầm mỉm cười. Mọi thứ đều phát triển theo hướng thuận lợi cho anh.

"Còn thế này thì sao? Ta sẽ cho nguơi mượn lực lượng của ta để đánh bại lũ Quagga trong thời gian này. Nguơi nghĩ sao?"

Tổng chỉ huy nheo mắt lại, như thể để che giấu cảm xúc trong ông.

"Ngài có thể làm điều đó sao? Nhưng..."

Theo truyền thống mà nói người ta sẽ cần phải thỏa thuận các điều khoản trước khi kí kết hợp đồng. Có rất nhiều lợi thế trong việc xử lý các vấn đề theo cách đó. Tuy nhiên, nếu họ tự do cho mượn sức mạnh của mình, anh sẽ kiếm được lòng biết ơn của mọi người có mặt. Người ta có thể tạo ra lợi nhuận với một khoản vay mà không cần bấ kì thỏa thuận bằng văn bản nào cả, và Ainz đang nhắm vào việc đó.

Giữa hữu hình và vô hình, vô hình nói chung là phiền phức hơn. Nó giống như trả tiền cho một bữa ăn tại một nhà hàng dựa vào tâm trạng của một người. Có khả năng mà người ta sẽ trả phí cao hơn so với trả một giá cố định.

Sự rộng lượng thường tương tự như tham lam, hm? Punitto Moe-san đã nói vậy?

"Sau tất cả, nó sẽ là khá phiền hà cho ta, nếu đất nước mà ta muốn làm đồng minh với đã bị phá hủy. Nguơi không chấp nhận sự giúp đỡ của ta à?"

"... Nhưng nếu không có sự chấp thuận của Hội đồng ..."

"Đuợc, miễn là có đủ thời gian, nó sẽ ổn thôi. Điều này chỉ đơn giản là một lời đề nghị hỗ trợ từ ta. Quyết định cuối cùng là của nguơi. Tất nhiên, cũng cần quyết định từ Hội đồng... nhưng nguơi biết rõ điều này thường kết thúc như thế nào mà. Các cuộc họp tiếp tục từ sáng đến tối và trong không hề có một kết luận nào. Trong khi đó, thật xấu hổ khi cuộc hành trình của ta đến đây bị lãng phí, nhưng không còn cách nào khác cả."

"... Bệ hạ, ngài tự tin sức mạnh của mình có thể đẩy lùi lũ Quagga sao?"

"Nếu chúng chỉ cỡ mà ta gặp trong Feoh Raiđō, thì vô cmn tư đi."

Mm, Gondo ở bên cạnh gật đầu.

"Tất nhiên, đó là trước khi Quagoa tràn vào thành phố. Sẽ rất khó để chỉ loại bỏ kẻ thù trong một cuộc hỗn chiến. Ta tin tưởng nguơi sẽ không muốn đứng nhìn và để chiến tranh lan vào thành phố Người lùn? Vì vậy, ta nghĩ rằng ngay bây giờ, một cánh cửa nhỏ là cơ hội cuối cùng của nguơi, phải không? "

Vẻ cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt vị chỉ huy truởng.

"-Ngươi còn bao lâu? Cánh cổng có thể cầm cự được hơn một ngày không? "

"...Tôi hiểu. Bệ hạ, tôi cầu xin ngài cho chúng tôi mượn sức mạnh của quốc gia của ngài."

"Tổng chỉ huy!"

Một người lính kêu to bằng một giọng hoảng loạn, và Tổng chỉ huy trừng mắt với anh ta.

Sau đó Tổng chỉ huy xin lỗi Ainz trước khi mang người đàn ông kia ra một khoảng khá xa, nên anh không thể nghe thấy.

Sau đó, họ nói chuyện.

Anh có thể nghe thấy loáng thoáng những lời như "không ổn", "trong-", "Quagga", "chúng tôi vẫn còn", "nguy hiểm trước khi chúng ta", "trong bất kì trường hợp" và nhiều lời khác.

Ý tưởng chung dường như là họ sẽ gặp khó khăn khi chống lại Quagga chỉ bằng lực lượng của riêng họ, do đó, họ nên tận dụng cơ hội này và đánh cuợc trên đó.

Có vẻ như đã đến lúc cho cú hích cuối cùng.

Truyền sức mạnh cho giọng nói của mình, Ainz nói:

"Người không nghĩ rằng hiện là lúc để quyết định kế hoạch cho tương lai sao?"

Phần 3

Có tám thị tộc Quagoa sinh sống trong dãy núi Azellisia.

Đó là thị tộc Pu Rimidol, thị tộc Pu Randel, thị tộc Pu Surix, thị tộc Po Ram, thị tộc Po Shyunem, thị tộc Po Gusua, thị tộc Zu Aygen và thị tộc Zu Riyushuk.

Những đứa con của Pu - người anh hùng thời thái cổ- đã dùng tên của người anh hùng để lập ra ba gia tộc, và họ có quan hệ cạnh tranh với các thị tộc có tên là Po và Zu. Số lượng tộc nhân giữa mỗi thị tộc có chênh lệch chút ít, nhưng mỗi thị tộc cũng có khoảng chừng 10000 Quagoa, trong tổng số 80000 Quagoa sinh sống phân tán khắp dãy núi Azellisia rộng lớn.

Bây giờ, nếu một ai đó muốn biết tộc Quagoa có mạnh hay không, câu trả lời dành cho họ chỉ có thể là không.

Cho dù một thị tộc có 10000 thành viên, nhưng với trình độ văn minh thấp nên tộc Quagoa được xếp vào các chủng tộc yếu ớt sống ở dãy núi này. Họ đều là con mồi cho kẻ mạnh.

Bây giờ, nếu người nào đó hỏi ai là kẻ thù lớn nhất của tộc Quagoa, câu trả lời sẽ là những thị tộc cùng tộc khác của họ. Không, đôi khi ngay cả người trong cùng một thị tộc cũng có thể trở thành kẻ địch. Quái vật khác xem Quagoa là con mồi. Chúng không ghét Quagoa, và cũng không có quan hệ cạnh tranh với họ. Tuy nhiên, những người cùng tộc Quagoa thì lại có cách nghĩ khác.

Đó là do cách các Quagoa trưởng thành.

Các khoáng thạch mà các Quagoa ăn ở giai đoạn ấu niên xác định năng lực của họ sau này. Nói cách khác, họ phải tranh giành với những người cùng tộc của họ những quặng và kim loại quý hiếm để tăng cường dòng máu của họ. Như vậy, thị tộc cùng tộc cũng là kẻ thù của họ, nhưng so với những kẻ địch ở xa thì đương nhiên những kẻ địch ở gần rắc rối hơn.

Tương tự như thế, những người lùn tranh tranh cướp quặng với họ cũng là kẻ thù của họ, nhưng đa phần họ lại bị những người lùn dùng những món vũ khi có chứa Sét đuổi đi.

Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, một người anh hùng huyền thoại - người đã vượt qua người anh hùng thời đại thái cổ Pu - được sinh ra.

Ông ta là Vua của các thị tộc, Pe Riyuro.

Sức mạnh của ông ta vượt xa Quagoa xanh và Quagoa đỏ. Sức mạnh áp đảo của ông ta cho phép ông ta thống nhất tất cả các thị tộc lại với nhau.

Cuộc cách mạng của Riyuro không dừng lại ở đó.

Sau khi phát hiện một thành phố bị người lùn bỏ rơi, ông ta đã tập hợp các thị tộc đó lại và sáng tạo ra các hệ thống quái vật chiến đấu, sử dụng tù nhân người lùn để phát triển kỹ thuật canh tác nông nghiệp và chăn nuôi.

Nhưng đó không phải là tất cả. Thông thường, khi một tộc trưởng mới được sinh ra, hắn sẽ tiêu diệt dòng dõi của người tộc trưởng trước đó. Đây là cách thức trao quyền lực phổ biến nhất của Quagoa. Tuy nhiên, Riyuro không làm điều đó. Thay vào đó, ông đã lựa phương pháp cho đến hiện nay vẫn được dùng là mỗi tộc trưởng sẽ đi cai quản thị tộc của họ. Tuy nhiên, Riyuro ra lệnh cho tất cả rằng các loại quặng sẽ phải đưa cho ông ta. Những người vâng lời Riyuro và thực hiện tốt sẽ được trao loại quặng quý hiếm, bất kể địa vị của họ.

Ví dụ, những thị tộc đã ngăn cản cuộc xâm lược của quái vật sẽ được gọi là thị tộc dũng cảm, trong khi những thị tộc mà tìm thấy nhiều vàng hoặc đá quý sẽ đạt được sự che chở và nhận được nhiều thành viên hơn. Ông sẽ thưởng cho họ các loại quặng tương ứng với thành quả công việc của bọn họ.

Cuộc cạnh tranh chống lại nhà vua trở thành cuộc cạnh tranh với những thị tộc khác, và địa vị của nhà vua có thể nói là được bảo đảm.

Ông đã bắt đầu thực một kế hoạch quan trọng để mở rộng thế lực của mình, cái kế hoạch mà bất cứ Quagoa-er nào cũng không thể tưởng tượng ra được.

Đó là tấn công thành phố của người lùn.

Các thị tộc tập hợp các chiến binh tốt nhất của họ để đáp ứng với lệnh triệu tập từ đức vua. Mỗi thị tộc 2000 quân, với tổng binh lực cuối cùng lên đến 16000.

Đây là một đội quân chưa từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên, dù cho tập hợp được nhiều quân, nhưng nếu mở một cuộc tấn công trực tiếp trên cây cầu treo sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Nó không chỉ làm mất đi lợi thế của một đội quân đông người mà còn mang lại nguy cơ bại trận trước khi đánh hạ được pháo đài.

Bởi vậy, Riyuro ra lệnh cho họ tìm một con đường ở xung quanh pháo đài.

Mặc dù trong số những đội được cử đi, một vài đội trinh sát đã không thể trở về, nhưng cuối cùng họ đã tìm ra được một con đường có thể vượt qua Khe Lớn. Sau đó, quân đội chia thành ba nhánh để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một nhánh được phân công để tìm và bắt giữ những tên người lùn chạy trốn. Nhiệm vụ này được chia cho nhiều đội nhỏ hơn.

Một nhánh được chỉ định là lực lượng chính. Họ phải cướp và vận chuyển đồ vật ra khỏi thành phố Người lùn trong lúc những người khác đánh chiếm pháo đài. Nếu nhóm lính tinh nhuệ mất quá nhiều thời gian trong việc đánh hạ pháo đài, họ sẽ tiến vào giúp đỡ.

Nhánh cuối cùng bao gồm những binh lính tinh nhuệ của Quagoa, đội quân sẽ đánh hạ pháo đài Người lùn. Nhánh này sẽ là đội tiên phong cho lực lượng chính, đánh hạ pháo đài và họ cũng có thể được sử dụng để chinh phục thành phố.

Nhánh thứ ba, đội tiên phong, được dẫn dắt bởi một Quagoa gọi Yozu.

Yozu là một người đàn ông được đánh giá là số một số hai trong số thuộc hạ của Riyuro, một Red Quagoa ngoại lệ. Với đầu óc minh mẫn, năng lực chiến đấu cá nhân rất cao, hắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tộc trưởng trong gia tộc của hắn.

Mặc dù vậy, muốn chỉ huy được nhóm binh sĩ này cũng không phải là chuyện dễ dàng đối với một người như hắn ta.

Sau cùng, binh lính tinh nhuệ đến từ các thị tộc khác nhau có một mối thù thâm căn cố đế với những thị tộc kia. Tuy nhiên, Yozu thậm chí có thể lợi dụng điều đó-

Bằng cách thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh giữa các thị tộc, hắn đã đánh chiếm được pháo đài.

Chiến thắng của họ đã được đảm bảo bằng cách chiếm lấy con đường vòng và sau đó là pháo đài, nhưng thậm chí sau đó, không ai có thể nghi ngờ khả năng chỉ huy phi thường của hắn.

Trên thực tế, không ai trong số các thị tộc Quagoa có thể so bì kĩ năng chỉ huy với hắn.

Và bây giờ, Quagoa làm bước chuẩn bị cuối cùng để chiếu tướng người lùn.

***

Nhóm lính Quagoa tấn công pháo đài đầu tiên trong đội tiên phong có thể nói là những binh lính tinh nhuệ nhất trong những kẻ tinh nhuệ. Những Quagoa dùng móng vuốt cào cấu cái cánh cổng đáng ghét một cách hung bạo, nhưng họ không thể vượt qua nó.

Thêm một bước. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, và họ có thể vượt qua cánh cửa đó và chà đạp lên những kẻ thù đáng ghét của họ, những tên người lùn. Một bước nữa thôi, và họ có thể nhét toàn bộ nơi đây vào túi của họ. Với thành tích đó, họ sẽ được xếp thứ nhất và sẽ nhận được một túi quặng đủ để làm cho người ta hoa mắt như là một phần thưởng ngợi ca cho công sức của bản thân.

Tuy nhiên, cơ hội đó đã bị tước đi bởi cánh cửa lạnh lẽo bị đóng kín trước mặt.

Các Quagoa có một câu tục ngữ; lẩn đi càng sâu giun càng lớn.

Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời khiến một con Quagoa nổi điên, nó dùng răng cắn tới tấp vào cánh cửa. Đương nhiên, nó không làm gì khác hơn ngoài làm xước bề mặt cánh cửa.

Nhìn thấy vậy, những con khác cũng cố gắng điều tương tự.

Tuy nhiên, những con Quagoa bình thường không thể nào phá hủy được cánh cửa. Cho dù chúng nó có cố thêm trăm năm nữa cũng không thể xông vào được.

Ngay cả khi họ nghĩ đến việc đào xuyên qua lớp đá và kệ cánh cổng, song họ lại phát hiện ra rằng những bức tường được gia cố bởi những lưới kim loại có cùng chất liệu với cánh cổng.

Những con Quagoa bình thường không có cách nào mở ra cánh cổng đó. Những tộc nhân ưu tú của chúng như Quagoa xanh và Quagoa đỏ thì được cất giấu như là một vũ khí bí mật và không được phân vào các nhóm tấn công. Nói cách khác, trước mắt họ chỉ có thể tạm thời đình chỉ cuộc tiến công.

Bất cứ ai cũng sẽ bị thất vọng khi mà họ không cách nào nắm lấy vinh quang dù chỉ còn kém một chút thôi là có thể đạt được. Tuy nhiên, họ không phải lo lắng. Điều này là bởi vì họ đã báo cáo với chỉ huy đội tiên phong. Nếu Yozu xuất sắc đã ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách xử lý mà bọn họ không thể nghĩ tới.

Cứ để mọi việc như thế, họ căn cứ vào sự khác biệt giữa các thị tộc, chia thành các nhóm nhỏ để nghỉ ngơi, bởi họ không biết rốt cuộc sẽ tốn bao nhiêu thời gian.

Nếu là một đội quân tạp nham, dưới sự đè nặng của áp lực, họ sẽ lo lắng và đi lang thang, hoặc bắt đầu tranh chấp với các thị tộc khác. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Khi cần nghỉ ngơi thì họ sẽ nghỉ ngơi thật tốt, tiết kiệm sự phẫn nộ và sức mạnh của họ cho trận chiến tiếp theo.

Và sau đó, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, các Quagoa đột nhiên nhìn lên, như thể đầu họ đã được gắn trên một chiếc lò xo.

Một tiếng kẽo kẹt trầm thấp vang lên, giống như nó truyền đến từ phía sâu dưới nền đất, và cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra.

Nhóm lính đột kích của Quagoa nhìn nhau.

Người lùn đã niêm phong cửa trong sự hoảng loạn. Tại sao chúng lại mở cửa ra lần nữa? Chúng muốn đầu hàng sao? Có rất nhiều Quagoa nghĩ theo cách đó, và họ cười nhạo trong khi lộ ra răng nanh.

Làm sao bọn họ có thể chấp nhận yêu cầu đầu hàng.

Kế hoạch của họ là tiêu diệt những người lùn. Họ cũng sẽ không cấp cho mấy tên người lùn thời gian để chúng khua môi múa mép.

Khi cửa mở ra, họ sẽ đánh vào đó giống như một trận tuyết lở qua cửa và tàn nhẫn giết tất cả những người lùn theo cách của họ. Sau đó, họ sẽ chà đạp thành phố dưới chân và tiến hành thảm sát với tất cả sức mạnh của họ.

Cánh cổng từ từ mở ra, một khe hở nhỏ xuất hiện trước những tên Quagoa khát máu. Nó vẫn còn quá nhỏ để cho một con Quagoa có thể xông qua. Một trong những Quagoa khát máu luồn cánh tay vào trong khe hở đó.

Hắn đã mạo hiểm tung bộ móng vuốt sắc nhọn của mình ra, cố gắng giết bất kỳ tên người lùn nào đứng ở phía trước cổng.

Và sau đó-

"Gyaaaaaaaaah!"

Tên Quagoa muốn trở thành số một hét lên và lăn lộn trên mặt đất. Cánh tay vươn vào bên trong cánh cổng của hắn ta đã biến mất, thay vào đó là một vòi máu tươi.

Kinh ngạc với tình huống phát sinh, ngọn lửa khát máu cháy hừng hực của Quagoa như bị nước lạnh dập tắt.

Thật dễ dàng để tưởng tượng điều gì đã xảy ra.

Đại khái là ai đó đã dùng một món vũ khí nào đó để chém đứt cánh tay của hắn ta, nhưng chuyện đó thật sự có khả năng sao?

Khả năng đặc biệt của Quagoa là họ có tính chống cự cực kỳ cao với các loại vũ khí mà người lùn thường sử dụng. Trong cuộc tấn công bất ngờ của họ vào pháo đài, một số người đã bị thương nhưng không ai chết. Mọi chuyện hẳn phải diễn ra như thế, trừ trường hợp họ bị các đòn tấn công thuộc tính Sét bắn trúng.

Nhưng mà tại sao cánh tay của người đồng đội của họ lại bị chém đứt?

Lý do chỉ có một.

Đó sẽ là sự tồn tại của một tên kiếm sĩ không tầm thường, kẻ có thể dễ dàng chém dứt cánh tay của một Quagoa, một chủng tộc có làn da có thể chống lại mọi đao kiếm.

Nói cách khác, có một chiến binh mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng ở đằng sau cánh cửa từ từ mở ra này.

Các Quagoa dồn dập lùi lại, bị kiềm hãm bởi một cảm xúc họ vẫn chưa cảm thấy trong cuộc chiến lần này - sợ hãi. Trong lúc này, khe hở trên cánh cổng cũng dần dần mở rộng ra.

"Tại sao các ngươi lùi lại?" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau đội tấn công.

"Không có những kẻ hèn nhát trong thị tộc Pu Rimidol!"

"Ohhhhh!"

Tiếng kêu đồng ý phát ra đó chắn hẳn đến từ các thành viên của thị tộc Pu Rimidol được tuyển chọn cho đội tấn công này. Hoảng sợ, những người đến từ các thị tộc khác cũng hét lên, tuyên bố sức mạnh của họ.

"Thị tộc Po Gusua biết không có những kẻ hèn nhát!"

"Không ai trong thị tộc Zu Aygen thất bại trước Pu hoặc Po! Làm sao chúng ta có thể để cho những vị tổ tiên của chúng ta từ vùng đất của Derey cười vào mặt?! "

Đối với Quagoa, người chết một cách dũng cảm sẽ quan sát con cháu mình phát triển thịnh vượng từ vùng đất của Derey. Người ta nói rằng tổ tiên sẽ cười nhạo những đứa con cháu làm ra những hành vi xấu hổ.

Những lời đó giống như trở thành bước ngoặt cuối cùng, khơi lại tinh thần chiến đấu hừng hực của Quagoa.

Họ kéo tên Quagoa mất tay sang một bên, để ở cạnh vách tường. Các đội tấn công đã giữ khoảng cách của mình và tạo thành một đội hình dày đặc, sẵn sàng tàn sát tên kiếm sĩ hùng mạnh này.

"Xông lên! Mặc kệ hắn có mạnh đến thế nào, hắn ta cũng chỉ có một thanh kiếm! Chúng ta sẽ dùng phương thức lấy thịt đè người." Một người nói.

"Không, khi cánh cửa mở ra, chúng ta chỉ cần xông thẳng thẳng về phía trước. Một khi chúng ta đánh ngã được hắn, chúng ta sẽ trực tiếp giẫm nát hắn ta. Sau đó chúng ta sẽ tiêu diệt thành phố. "

"Vậy thì, hãy để ta đi đầu!"

Một loại khoáng thạch gọi là Nuran [ヌラン] được nghiền thành bột và trộn vào sơn. Các dũng sĩ sẽ dùng nước sơn này và vẽ hai sọc qua lông của họ để chứng minh của sự dũng cảm của bản thân.

Các Quagoa tụ tập đằng sau một tinh thần dũng cảm như vậy. Nếu hắn ta bị thanh kiếm đó chém ngã, họ vẫn có thể đẩy hắn ta chen vào.

Khe hở của cánh cửa bây giờ đã đủ rộng để cho một con Quagoa có thể đi qua. Mặc dù khe hở rất chật hẹp cho việc xông mạnh qua, nhưng họ sẽ mất đi nhóm người một cách vô ích nếu bây giờ những người lùn bên trong dùng lôi thuật tấn công lối vào và sau đó đóng cổng lại.

"Xông lên!"

Với một tiếng kêu dũng mãnh, hơn 10 Quagoa thực hiện việc tấn công.

Cơ thể của tên Quagoa dũng cảm đứng ở vị trí đầu hàng cứng lại. Những người đẩy hắn từ phía sau cảm thấy rằng hắn ta bị người kiếm sĩ giết chết. Tuy nhiên, họ không thể dừng lại. Nếu họ dừng lại bây giờ, họ sẽ xúc phạm lòng dũng cảm của mình.

Do đó, các Quagoa không hề hoang mạng, tiếp tục từ phía sau đẩy về phía trước, thừa lúc khí thế lên cao, họ sẽ tiến vào thành phố Người lùn để cướp bóc nó ...

-Và sau đó, bước chân của họ dừng lại.

Dù có chen lấn xô đẩy đến thế nào nhưng bọn họ nhích lên tiếp. Cứ như thể có một bức tường lớn, dày ngăn cản họ.

Một trong những Quagoa ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.

Đấy là một điều bình thường khi tự hỏi rằng bức tường này do người lùn làm ra sao.

Ở nơi đó có một bức tường đen như mực.

Đôi mắt của tất cả bọn họ đều có thể thấy bức tường khổng lồ này. Và sau đó 'nó' bắt đầu di chuyển.

"OHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Đó là một tiếng gào to đến mức làm chấn động cả bầu không khí.

Những gì họ đã nghĩ là bức tường to lớn này thực tế là một chiếc khiên khổng lồ.

Các Quagoa không có nền lịch sử sử dụng vũ khí hoặc trang bị bảo vệ nhưng họ đã nhiều lần nhìn thấy những người lùn sử dụng chúng. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ nhìn thấy cái gì khổng lồ như này. Trước mắt họ là một tấm khiên đã bị ngộ nhận là một bức tường.

Khi Quagoa bị bối rối bởi tình huống này, những sinh vật ghê tởm đằng sau tấm khiên lộ ra dáng người của nó.

Nó là một sinh vật với lớp áo giáp màu đen bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ thẫm của nó phát sáng với sự hận thù.

Ngay cả những Quagoa ngu dốt có thể hiểu rằng đó là tà ác, đó là bạo lực - đó là chết chóc.

Một tiếng pyun! vang lên.

Trong nháy mắt, ba con Quagoa đứng ở đầu đồng loạt bay ra ngoài.

"UUUOOOOHHHHHHHH !!"

Những tiếng gầm tựa như đánh vào toàn thân những Quagoa.

Tác động sởn tóc gáy làm cho các Quagoa muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Trong thị tộc của mình, họ tự coi mình là người chiến binh dũng cảm không sợ chết. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ tưởng tượng ra một quái vật như thế này trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ. Con quái vật xuất hiện trước mặt nghiền nát sự dũng cảm của họ.

Nếu thế, tại sao họ không bỏ chạy ngay lập tức?

Đó là bởi vì họ không thể nhấc chân lên. Bản năng của họ đã nói với họ rằng nếu họ chạy, họ sẽ bị giết chết bởi một đòn duy nhất từ phía sau lưng. Mặc dù vậy, chút ánh sáng trong đôi mắt màu đen làm cho các Quagoa nhớ tới khát vọng sinh tồn của chúng.

"OHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Tiếng gầm dường như đến từ phía sâu dưới lòng đất. Các Quagoa rên rỉ vài tiếng nhỏ nhỏ, và phải lùi về sau vài bước.

Và như thể nắm bắt cơ hội này để thể hiện bản thân, một con giống hệt con quái vật trước đó xuất hiện. Sau đó-

"Hiiiiiii!"

Một trong những Quagoa hét lên.

Khi họ nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, họ thấy người đồng đội của họ đã bị bay mất đầu.

Người đó đã chết. Chết không thể nào chết hơn. Tuy nhiên, cánh tay người đó bắt đầu chuyển động, như thể nắm bắt một cái gì đó. Đó là rõ ràng không phải là một hiện tượng co giật hoặc bất cứ điều gì như thế.

Kết luận duy nhất mà họ có thể rút ra là chính xác chết làm ra động tác đó .

Như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng, những Quagoa vẫn còn sống dường như thấy mình bị giam cầm trong một chiếc lồng sợ hãi.

Clang, Clang, hai bộ áo giáp khổng lồ bước về phía trước, và sau đó chúng giơ thanh kiếm kỳ lạ được gọi flamberge*- đang nắm trong tay lên.

(* Ba Văn Kiếm hay kiếm có nếp nhăn hình sóng)

"Vậy, theo báo cáo cáo của đội tấn công, đến giờ chúng ta chưa tìm ra cách để hạ cánh cửa?"

"Vâng."

Tên Quagoa có sọc đỏ trên bộ lông cau mày khi hắn nghe báo cáo của cấp dưới.

Hắn chính là Yozu, chỉ huy của đội quân tiên phong. Hắn sở hữu bộ da có độ cứng ngang với Orichalcum và hắn có thể kháng các loại vũ khí kim loại hơn hẳn những con Quagoa bình thường. Hắn là thành viên của loài thượng đẳng, Quagoa đỏ.

Yozu dời ánh mắt từ tên thuộc hạ đang cúi đầu về phía pháo đài ở phía bên kia của cây cầu treo. Sau pháo đài là đường hầm, và sau đường hầm là thành phố Người lùn.

Sau khi chiếm được nó, bọn họ sẽ có vị trí thuận lợi cho căn cứ và khi đó, tất cả đối thủ cạnh tranh khoáng thạch cũng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Mở rộng lãnh thổ cai trị và cơ hội tiếp xúc với những khoáng sản lớn chưa từng thấy trước đây sẽ làm tộc Quagoa trở nên càng phồn thịnh.

Khi điều đó xảy ra, đến một ngày nào đó, Quagoa sẽ thống trị toàn bộ vùng núi này.

"Chỉ khi chúng ta có thể đánh bại những con rồng đó..."

Yozu hốt hoảng nhìn xung quanh sau khi lơ đãng lộ ra suy nghĩ chân thực của mình.

Không có ai phản ứng lại cả.

Điều đó làm Yozu có đôi phần nhẹ nhõm.

Tộc Quagoa đã chiếm thủ đô cũ của người Người lùn và dùng nó làm căn cứ của mình.

Cung điện hoàng gia vẫn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, nhưng nó giờ đã là địa bàn của Frost Dragon, một con rồng trắng có thể phun ra hơi thở băng giá.

Tộc Quagoa đã quyết định lập quan hệ đồng minh với những Frost Dragon. Tuy nhiên, bất cứ ai biết một chút về sự thật cũng sẽ biết rằng nó tuyệt đối không phải là cái được gọi là một mối quan hệ bình đẳng. Vua của các thị tộc đã từng tuyên bố bằng việc nói nó là cho việc hợp tác cùng phát triển và những thứ linh tinh khác, nhưng ngay cả bản thân nhà vua cũng không tin những lời mà ông ta nói ra.

Thực tế, rồng là loài mạnh, và đầy tớ của chúng, dân Quagoa là loài yếu.

Với loài rồng, tộc Quagoa chỉ hơn một chút so với lương thực khẩn cấp hoặc con tốt thí.

Yozu đã từng gặp lũ rồng trong lần diện kiến với Vua của các thị tộc, và nó là ấn tượng mà hắn cảm nhận được sau khi nghe giọng nói mạnh mẽ được phát ra từ bộ hàm to lớn. Hắn cũng kinh ngạc với sự khiêm nhường của Vua các thị tộc trước loài rồng.

Hắn không muốn nhìn thấy một anh hùng vĩ đại hạ mình như thế, nhưng Yozu không ngu. Ở sâu trong lòng, hắn hiểu rõ sự cách biệt không thể nào vượt qua giữa sức mạnh của tộc rồng và tộc Quagoa.

Tuy vậy, hắn không thể cho phép loài rồng đối xử với bọn họ như những kẻ ngu ngốc.

...Bây giờ còn chưa được. Nếu chúng ta chiến đấu với chúa rồng, cho dù có chiến thắng đi chăng nữa, loài Quagoa [chúng ta] sẽ gánh chịu thiệt hại không thể phục hồi được. Nhưng...sẽ có một ngày.

Hắn không phải kẻ duy nhất giữ những suy nghĩ đau thương trong tim. Tất cả những Quagoa đã từng gặp rồng- nói cách khác, tất cả Quagoa thượng tầng- đều có chung khát vọng.

Đầu tiên, họ cần tìm cách trở lên miễn nhiễm hoàn toàn với hơi lạnh. Nếu Quagoa như thế không được sinh ra, chúng sẽ nhận một thất bại kinh khủng.

Việc này sẽ tiêu tốn bao nhiều thời gian đây.

Yozu gạt đi cảm xúc u ám của mình. Bây giờ, hắn phải tiêu diệt người lùn, điều vẫn chưa được hoành thành. Sẽ thật ngu ngốc khi để việc cân nhắc chuyện tương lai ảnh hưởng tới những gì hắn có thể làm ở hiện tại.

Yozu triệu tập thuộc hạ.

"Này, triệt hạ pháo đài và sau đó xem thử liệu chúng ta có thể mở rộng đường hầm trên vách tường cho nhiều người đi vào hơn không. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều nhất có thể trước khi lực lượng chính-"

Đột nhiên, tai Yozu vểnh lên. Hắn nghĩ là mình đã nghe thấy một tiếng gào thét ở đâu đó.

Không, nó có vẻ không phải là tiếng thét. Nó có vẻ là tiếng gầm rú được tạo ra bởi một con quái vật. Vấn đề là ở thế giới dưới lòng đất này, rất khó để xác định được nơi âm thanh phát ra.

Tuy nhiên lần này, hắn ta biết ngay lập tức.

Đó là vì hắn thấy những tên Quagoa từ đội tấn công vừa chạy trốn khỏi pháo đài vừa gào thét.

Sự náo loạn đến từ những Quagoa xung quanh Yozu.

Từ tình trạng của những tên Quagoa đã quay lại, rõ ràng là bọn chúng đang kinh hãi và hoảng loạn. Nhiều tên Quagoa xô đẩy đồng đội từ đằng sau, và sau đó ngã nhào xuống Khe Lớn.

"Có chuyện gì vậy? Một trường hợp khẩn cấp xảy ra?"

Một thuộc hạ của Yozu trả lời.

"Thuộc hạ không chắc. Có thể đó là một cuộc phản công của bọn người lùn?"

Điều đó không thể nào. Một cuộc phản công của người lùn luôn ở trong dự kiến. Nó sẽ không phải lí do làm cho đội tấn công bỏ chạy trong kinh hoàng.

Nó phải là một kiểu tấn công đặc biệt. Yozu từng nghe nói qua bị dính dầu sôi rất đau đớn.

"Tập hợp người và tìm ra chuyện gì đang xảy ra. Nếu đó là một cuộc phản công của người Người lùn, tiếp tục tiến lên. Chúng ta không được phép để chúng chiếm lại pháo đài."

Người của Yozu tập hợp lại thành một nhóm theo lệnh của hắn, và chúng bắt đầu vượt qua cây cầu.

Những tiếng gào vẫn vang lên trong suốt thời gian đó, và đội tấn công tiếp tục tháo chạy.

Bọn chúng đang liều mạng chạy trốn khỏi thứ gì ? Có phải là một loại sức mạnh bí ẩn do ma thuật tạo thành không?

Khi Yozu đang suy nghĩ về vấn đề, hai bóng người xuất hiện tại cửa của pháo đài.

Đó là một món đồ to, đen kịt....

"-Cái gì, đó là cái gì ? Người lùn khổng lồ sao? Vua của người lùn ?"

Yozu từ trước đến nay chưa từng thấy thứ nào như thế. Mặc dù hắn biết người lùn dùng áo giáp như một phần trang bị của họ, và trong đó có một số bộ giáp che phủ toàn bộ cơ thể, nhưng thứ hắn thấy bây giờ hoàn toàn khác biệt với những thứ hắn đã từng thấy.

Trên tay phải của chúng mang thanh kiếm có lưỡi dạng gợn sóng, trong khi tay trái chúng có một chiếc khiên đồ sộ.

Căn cứ việc vẻ ngoài Vua của các thị tộc có chút khác biệt so với Quagoa bình thường, Vua của người lùn chắc chắn trông cũng sẽ khác với những tên người lùn bình thường.

Yozu không biết thân phận thực sự của thứ đang đứng yên ở lối vào pháo đài giống như những pho tượng Nio kia. Tuy nhiên, bản năng động vật của hắn nói với hắn rằng chúng là những thực thể cực kỳ nguy hiểm.

Hắn cũng đã hiểu tại sao đội tấn công lại dồn hết sức chạy trốn trước những con quái vật.

Những thuộc hạ xung quanh hắn kinh ngạc đến nỗi đông cứng cả người lại, hắn ta cũng không ngoại lệ. Những sinh vật duy nhất còn đang hoạt động là những tên Quagoa chạy khỏi pháo đài. Chúng không ngoảnh đầu lại; sức lực của chúng dồn toàn bộ vào việc vượt qua cây cầu treo.

Hai bộ giáp đen phát ra tiếng rít gào.

Mặc dù ở khoảng cách xa, tiếng gào thảm thiết như xé toạc khoảng không và khiến bộ lông của hắn dựng đứng. Ruột Yozu thắt lại và trở lên lạnh cóng. Nó giống với cảm giác tiếng gầm của rồng xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn.

Giống như là một tín hiệu, hắn thấy những bóng Quagoa di chuyển ra từ phía sau những bộ giáp đen.

"Bọn chúng chạy thoát được ? Hay là chúng đã phản bội chúng ta ? Không, không đúng-"

Mắt Yozu trợn tròn.

Một trong số những con Quagoa mà hắn thấy đã bị mất đầu.

Hắn chăm chú nhìn kĩ, và thấy một vài con Quagoa đang kéo lê nội tạng ở phía sau chúng, trong khi số khác có vẻ lê lết một cách không xác định, nửa bên trái và phải của chúng di chuyển không thống nhất, như thể chúng đã bị chém thành hai nửa.

Những sinh vật di chuyển ngay cả khi chúng nó đã chết, nếu vậy đó là -

Ma thuật ! Ma thuật điều khiển người chết!

"Đó là vũ khí bí mật của người lùn?"

Yozu đồng ý với tên thuộc hạ vừa nói của hắn.

Ngoại trừ các vũ khí phóng sét để ngăn chặn các cuộc xâm lược, bọn chúng còn lưu lại một quân bài chủ chốt?

"...Chúng là Golem?"

Người ta nói rằng lúc con rồng kia chiếm hữu cung điện hoàng gia, nó đã chiến đấu với những con quái vật có tên tương tự. Bề ngoài, chúng nhìn giống những bức tượng mặc giáp.

"Cái đó là Golem của người lùn?"

Yozu lắc đầu trước câu hỏi của tên thuộc hạ.

"Không, Golem là một loại quái vật. Cái này chỉ sợ là do người lùn thuần dưỡng."

"Giống những con Nuk chúng ta thuần hóa hồi ấy?"

Nuk là loại ma thú.

Con đực dài 3,5m và thể trọng đạt đến 1200 kg. Chúng có một bộ lông bờm xờm bao trùm cơ thể, 4 chân, ăn cỏ, và chúng có thể tồn tại dù với chỉ một ít cỏ. Chúng đủ khỏe để sinh tồn trong bão tuyết lớn, vì vậy có rất nhiều quái vật ở dãy núi Azellisia nuôi chúng để làm thức ăn.

Dù không có ai nói tới việc sức chiến đấu của Golem đạt tới mức độ nào, nhưng dựa vào những tên Quagoa chạy trốn và số thiệt hại của đội tấn công... không, còn hơn thế, bản năng và mồ hôi lạnh trước đó của hắn đã nói cho hắn mọi thứ.

Đánh bại chúng không dễ dàng, nhưng may mắn thay, chúng có vẻ chỉ quan sát bọn Yozu từ xa và không có ý định vượt qua cây cầu.

"Có, có vẻ như chúng tới để chiếm lại pháo đài."

"Phải, đúng vậy. Được rồi, thiết lập lại đội hình trong khi chúng đang dừng lại. Đồng thời, chúng ta sẽ chuẩn bị kế sách đối phó... Chúng đang di chuyển!"

Những bộ giáp đen đột nhiên chạy lên, xông tới cây cầu treo.

"Là ai! Đứa nào nói chúng ở đây để lấy lại pháo đài ?!"

"Chỉ huy! Giờ không phải lúc cho chuyện đó! Chúng ta phải làm gì đây ?"

Những tên Quagoa Yozu đang đứng ở chỗ cầu treo nhô móng vuốt ra, sẵn sàng cho trận chiến.

Những bộ giáp đen dựng khiên và đánh văng những tên Quagoa gần chúng.

Bị đánh bay bởi sức mạnh vượt trội, vài tên Quagoa bị ngã khỏi cây cầu treo. Nhưng bộ giáp đen không dừng lại, dù tốc độ chậm lại một chút, chúng vẫn tiếp tục tiến lên với chiếc khiên giơ cao, giống một bức tường cuồng nộ.

Nếu tiếp tục như vậy, chúng sẽ hoàn toàn vượt qua cây cầu treo và đến chỗ này.

Và sau đó, khi điều đó xảy ra... cái gì sẽ diễn ra ? Nhận ra mối nguy chết người đang chờ mình, Yozu hét lớn.

" Chặt, chặt đứt cây cầu treo!"

Nếu chúng phá hủy cây cầu, lực lượng chính chỉ có thể sử dụng các đường vòng, và điều đó sẽ lãng phí nhiều thời gian. Người Người lùn có thể củng cố sức mạnh phòng ngự tạm thời. Vì vậy, có thể cân nhắc tới nhiệm vụ chính là chiếm lấy pháo đài của chúng sẽ thất bại.

Sau khi cân nhắc tổn thất nhân lực và vật chất trong trận chiến, thất bại không phải vấn đề nếu chỉ đơn giản là bị khiển trách. Tuy nhiên, mọi thứ đó không đáng gì với sự nguy hiểm của việc để những bộ giáp đen vượt qua cầu.

Nếu chúng tới được chỗ này, tất cả mọi người sẽ chết. Những bộ giáp đen là tồn tại như vậy.

"Không phải ta đã bảo là cắt cây cầu à ?"

Những Quagoa không thể làm gì khi chứng kiến những bộ giáp đen đập văng quân của họ với với sức mạnh không tưởng. Ở lần chỉ thị thứ hai, chúng cuối cùng cũng điều khiển được mình để di chuyển. Tuy nhiên, tất cả Quagoa được gửi đi từ hậu quân đều bị đánh văng xuống vực thẳm, và chỉ có vài tên Quagoa còn bám trụ trên cầu, đối mặt với những bộ giáp đen.

Tất cả những tên Quagoa đó liều mình cắn và cào vào những dây cáp treo làm bằng thép của cây cầu.

"Cho một đội tấn công lên cầu treo cản bước chúng!"

Rõ ràng hắn muốn phá hủy cây cầu treo, nhưng giờ lại ra lệnh ngăn cản những Golem, này không khác gì bảo thuộc hạ đi tự sát. Tuy vậy, một đội cảm tử ngay lập tức tập hợp và anh dũng tiến lên.

Đúng như dự đoán, đội cảm tử bị đánh bật bởi những chiếc khiên, nhưng một vài người trong họ đã thành công vòng ra đằng sau và leo lên lưng của những bộ giáp đen. Tuy nhiên, những bộ giáo đen không để ý tới chúng. Cắn có vẻ không làm đau được chúng, và chúng vẫn tiếp tục tiến lên.

Câu cầu vẫn chưa sập.

Nếu tiếp tục như vậy, những bộ giáp đen sẽ thật sự vượt qua.

Khi Yozu nhận ra điều đó, cơ thể hắn đã tự di chuyển. Hắn nhảy xuống từ đài chỉ huy trên cao, và sử dụng lực của việc tiếp đất và sự sắc bén của móng vuốt để thực hiện một cú đánh vào dây cáp thép của cây cầu.

Một tiếng "keng" cực lớn vang lên trong không khí.

Cây cầu treo bật lên và cảm giác giống như một con sóng lớn, và sụp đổ.

Yozu không thể kháng lại sự hất văng của cây cầu treo và bị ném lên không trung. Tuy nhiên, hắn đã điều khiển được cơ thể để chộp lấy một thanh cáp văng lung tung trước khi hắn bị nuốt chửng bởi khe nứt tăm tối phía dưới hắn. Do Yozu không thể điều khiển chuyển động giữa không trung, nên thật là may mắn không ngờ cho hắn. Hắn kéo mình theo dây cáp khi cả cơ thể đang đung đưa giữa không khí, và điều khiển cơ thể để bám vào gờ của vách đá.

Tuy nhiên, hắn không có thời gian kịp thở. Một điểm gở lạnh buốt lấp đầy cơ thể hắn. Yozu nghe thấy bản năng của mình và ném bản thân nằm sấp xuống.

Ngay tức khắc, một kẻ la hét bay vụt qua lớp lông ở lưng Yozu. Không thể tin được là vật thể bay tới đó lại là một Quagoa . Trong tình cảnh kinh hoàng, bộ giáp đen đã tự chủ được và ném một tên trong đội cảm tử của Yozu với sức mạnh từ cánh tay lố bịch của nó.

Tên Quagoa bị ném văng đụng vào một người của Yozu, kẻ vẫn đang đứng ngây người ra. Cả 2 bọn chúng bị đập nát trong một đống thịt máu me, chỉ kịp lưu lại một tiếng khóc đau đớn "Pigya".

Tuy nhiên, đó là tất cả, bởi vì cả đội cảm tử và những bộ giáp đen đều biến mất trong Khe Lớn.

Sự im lặng chi phối nơi đây.

Yozu từ từ nhòm xuống chỗ bóng tối của Khe Lớn. Hắn không phải kẻ duy nhất làm vậy; tất cả những kẻ sống sót nhìn xuống bóng tối đã nuốt chửng tất cả. Tất cả bọn chúng biết không thể sống sót sau cú rơi; tuy vậy, chúng không thể xóa nhòa sự sợ hãi những bộ giáp đen sẽ leo lên từ phía dưới vực sâu.

Sau khi có vẻ điều đó không bao giờ xảy ra, Yozu cuối cùng cũng thả lỏng mình.

Không có vẻ gì là chúng sẽ quay trở lại.

Nhìn quanh, hắn thấy có vài người quý giá của hắn đã sống sót.

Thậm chí, sự thật là bọn chúng đã sống sót sau khi chống lại những bộ giáp đen, điều đó đáng được ca ngợi.

"Chúng ta lùi lại."

Nếu không báo cáo về những con Golem đó cho người ở trên cao, sẽ có những thứ rất tệ cho chúng.

Nếu chúng có thể được sản xuất số lượng lớn, tộc Quagoa sẽ bị tiêu diệt. Yozu cảm thấy không chỉ có mỗi hai bọn chúng.

"... Những tên người lùn đó đáng sợ làm sao."

Yozu vô cùng hối tiếc vì đánh giá thấp những người Người lùn. Nghĩ tới việc chúng biết cách chế tạo những con quái vật như vậy...

"Dù thế nào, chúng ta cần báo cáo điều này. Truyền lệnh!"

Những kẻ vừa chạy tới trong việc đáp lại lời gọi của Yozu là những kỵ binh Quagoa , chúng cơ động vượt xa Quagoa bình thường. Chúng sở hữu năng lực đặc biệt, thứ có thể làm chúng miễn nhiễm với mệt mỏi của những bước nhảy dài.

Lí do tại sao hắn gọi nhiều tên như thế tới bởi vì di chuyển với số lượng nhỏ thành viên là một việc liều lĩnh vì cả đội sẽ bị xóa sổ bởi quái vật phục kích. Ý định không phải là di chuyển trong việc đảm bảo an toàn cho cả đội, mà chỉ là để chúng có thể chịu được thương vong và tiếp tục sống sót đủ lâu để gửi tin nhắn cho tổng hành dinh.

"Được rồi! Đi thôi! Đừng quên, nhiệm vụ của các ngươi cực kỳ quan trọng!"

Yozu ra lệnh cho những tên khác và nhìn theo bọn chúng.

Không cần phải nói, cần rút lui lại ngay lập tức để gặp Vua của các thị tộc.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Chương 4: Đàm Phán

Phần 1

Hai tên Death Knight được triệu hồi biến mất ở phía bên kia cánh cổng. Chúng gầm rú với niềm vui sướng giết chóc, theo sau là tiếng khóc lóc của những kẻ sắp cận kề cái chết. Khi cổng thành dần dần đóng lại, nhờ độ dày của cánh cổng, những âm thanh của cuộc thảm sát ở phía đối diện cũng chỉ làm màng nhĩ của bạn cảm thấy hơi nhoi nhói.

"Giờ thì mọi việc sẽ ổn cả."

Những Death Knight không được tạo nên từ xác chết có một khoảng thời gian tồn tại nhất định. Dù vậy, nếu như sức mạnh của quân đội Quagoa đúng như những gì mà lũ Quagoa bị bắt kia nói ra, thì số lượng cũng không phải vấn đề quan trọng. Nếu kẻ thù quá yếu, chúng chắc chắn sẽ rút lui để tập hợp lại lực lượng sau khi chịu tổn thất quá lớn.

Mình chưa muốn chúng rút quân vội. Nếu chúng xây dựng một căn cứ, hiểm nguy sẽ luôn thường trực. Như vậy, Vương quốc Dwarven sẽ phải tiếp tục hợp tác với mình. Mình có nên ra lệnh cho lũ Death Knight "nhẹ tay" một chút không nhỉ... Sẽ thật phiền phức khi không thể giành lấy chiến thắng với cách biệt quá lớn.

Trong khi trầm ngâm suy nghĩ, Ainz liếc nhìn vị Tổng chỉ huy, người đang nhìn anh với nụ cười méo mó trên khuôn mặt. Ainz không hiểu nổi vì sao ông ta lại có nụ cười kinh hãi như thế - và trong khoảnh khắc đó, anh bất chợt nảy ra một một ý tưởng.

Ông ta chắc hẳn đã quen với diện mạo của mình, vậy có thể là vì tiếng gào hét của lũ Quagoa ngoài kia. Tốt thôi, tiếng kêu la ai oán của người sắp chết quả thật rất khó chịu.

Ainz thấy rằng anh ta không nên để tâm đến tiếng la hét của kẻ thù quá nhiều. Nhưng mà, anh ta sẽ không còn là con người - hoặc nói đúng hơn là Dwarf - nếu anh ta không cảm thấy vậy.

Làm sao một người như thế này lại trở thành tổng chỉ huy quân đội nhỉ? Điều này thật đáng lo ngại.

Ainz biết anh đang suy nghĩ quá nhiều về việc này, nhưng anh vẫn tiếp tục liếc nhìn vị Tổng chỉ huy. Ngay lúc đó, Gondo bỗng xuất hiện.

"Vậy, thưa Bệ Hạ, thần xin phép quay về nhà một lát."

"Ahh, được thôi. Ông sẽ giúp ta sắp xếp một vài việc chứ?"

"Tất nhiên. Thần sẽ chuẩn bị chúng và gửi chúng đi. Sẽ ổn chứ nếu thời gian hay bất kỳ chi tiết nào chưa được chỉnh sửa? Thần có thể trông cậy vào phép thuật của ngài nếu chuyện gì bất ngờ xảy ra, phải không?"

Ainz đập tay với Gondo. Họ đã bàn rất nhiều điều trước khi đến đây, và điều đó đã có hiệu quả tốt đẹp.

Gondo, ông ta đang nói quá nhiều...

Ông ta có xu hướng độc chiếm cuộc đối thoại, và nói như thể sẽ không bao giờ ngừng lại. Đây hẳn là kết quả của việc bị ám ảnh quá lâu về sự thất truyền của kĩ thuật rune và sau đó bị lưu đày. Đó cũng là lý do vì sao ông ta cứ lảm nhảm về nó suốt với Ainz - người cũng hứng thú với chủ đề đó - như một con đập vỡ.

Ainz hiểu cảm giác của ông ta, bởi vì có những lúc Ainz cũng muốn trò chuyện với những người cùng chung sở thích với anh. Tuy nhiên, anh không muốn kéo dài cuộc độc thoại này.

Gondo vỗ nhẹ lên chiếc túi ma thuật của mình và bắt đầu bước đi.

Vị tổng tư lệnh có vẻ muốn nói gì đó với Gondo, nhưng cuối cùng không gọi ông ta lại.

"Vậy, chúng ta nên làm gì đây? Có lẽ là nên chờ một chút trước khi mở cổng và xem kết quả trận chiến chăng?"

Vị tổng tư lệnh chắc hẳn đã đoán trước được câu hỏi của Ainz. Ông ta trả lời ngay lập tức như thể ông đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Thật là bất kính nếu như để quốc vương của một quốc gia chờ đợi ở đây. Tôi nghĩ chúng ta nên đến Phòng Hội đồng và giới thiệu đề nghị của ngài với mọi người."

"Sao chúng ta không xem qua kết cục của cuộc chiến trước?"

"Tôi nghĩ thông báo sự hiện diện của Bệ Hạ sẽ quan trọng hơn. Tôi đã gửi một tin nhắn cho Hội đồng trong lúc bị tộc Quagoa tấn công. Có lẽ họ đang tranh cãi về cách giải quyết tình hình hiện tại. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến đó trước khi bọn họ trở nên hoảng loạn và đưa ra các quyết định tồi tệ."

"Ta hiểu rồi. Nếu đúng như thế, ta không có gì phản đối. Vậy, phiền ông dẫn dường."

"Vâng. Tuy nhiên, những ma thú của Bệ Hạ chắc chắn sẽ làm khiếp sợ người dân của chúng tôi. Thật xấu hổ nhưng liệu ngài để chúng ở lại đây không? Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận nếu người cho biết những điểm cần lưu ý..."

Ainz nhìn về phía Aura, người đang gật đầu.

"Vậy ta sẽ để chúng ở lại đây."

Ainz chỉ một góc nhỏ ở khu căn cứ bằng ngón tay xương xẩu, vị tổng tư lệnh gật đầu đồng ý.

"Thêm nữa, không cần thiết phải chăm sóc chúng. Người của ta sẽ lo liệu việc đó. Ta sẽ chọn ra 3 người trong số họ để đồng hành cùng ta."

Ainz chọn Shalltear, Aura và Zenberu. Anh ra lệnh cho những người còn lại đợi tại đây.

Vị tổng tư lệnh nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn. Có lẽ ông ta không muốn thấy undead đi nghênh ngang trên đường phố.

"Vậy, chúng ta đi chứ?"

"À, xin mời ngài"

Ainz và thuộc hạ của anh bước đi đầy tự hào qua thành phố Dwarven, đi trước là vị tổng tư lệnh. Những ánh nhìn vừa tò mò vừa khó chịu tập trung hết vào anh, trong khi những người mẹ Dwarven che giấu con họ ngay khi nhìn thấy Ainz. Điều này khiến anh hơi thất vọng.

Tất nhiên, anh có thể không cần để lộ danh tính mình nếu anh muốn.

Nếu anh đeo một chiếc mặt nạ, sẽ có ít người nhìn chằm chằm vào anh hơn. Tuy vậy, có một lý do mà anh không chọn che dấu khuôn mặt mình.

Anh muốn thông báo cho toàn thể cư dân trong thành phố chuyến viếng thăm của anh. Không có nhiều khả năng có người chơi ở đây bởi họ đã phải tìm kiến sự giúp đỡ từ bên ngoài để chống lại cuộc xâm lăng như thế này.

Thế nhưng, không loại trừ việc có một vài người chơi cấp thấp ở đây, hoặc những vật phẩm mà họ đã để lại.

Giống như viên pha lê phong ấn ma pháp đó.

Nhằm tránh bị tấn công bởi một số vật phẩm như vậy, anh buộc phải nghênh ngang đi tới thành phố. Như vậy, họ sẽ không thể sắp xếp việc gì mờ ám.

Thêm vào đó, dù anh vẫn chưa quyết định đoàn đại sứ anh sẽ gửi đi, nhiều khả năng anh sẽ phải chọn lũ undead. Vì vậy, anh muốn họ quen dần với nó.

"Tuy vậy, dường như không ai lo lắng cả, kể cả đó là cuộc xâm lăng của tộc Quagoa."

Ainz hỏi vị tổng tư lệnh câu hỏi đó sau khi nhìn hai người Dwarf mặt đỏ bừng lảo đảo bên ngoài một quán rượu, hai cánh tay khoác lên vai nhau.

Mùi rượu không thể nào nhầm lẫn được nồng nặc quanh họ.

"Đó là vì người dân vẫn chưa biết tộc Quagoa đã tấn công."

"Vậy... lý do là gì?"

Xem ra hệ thống phòng vệ của họ cuối cùng đã thất bại.

Vị tổng tư lệnh dường như đọc được suy nghĩ của Ainz, ông trả lời:

"Tộc Quagoa hành quân quá nhanh, cho nên thông tin chưa kịp lan truyền. Dựa trên quyết định của Hội đồng, việc này sẽ được thông báo trong vòng 1 giờ đồng hồ."

"Hm.Ta đã ra lệnh cho thuộc hạ chiếm lại cây cầu, một khi họ chiếm được, thành phố sẽ được an toàn trong khoảng thời gian này, đúng chứ? Đây sẽ là một yếu tố khá quan trọng khi chúng ta bắt đầu giao thương buôn bán với nhau."

"Thật khó nói. Dựa trên số lượng của kẻ thù, tôi không biết khi nào chúng sẽ tiến quân một cách nghiêm túc. Một cây cầu được chiếm lại, chúng tôi cần phải tăng cường phòng thủ, điều tra con đường hành quân, và đề ra kế hoach chống lại chúng."

Trong thâm tâm, Ainz mỉm cười một cách nham hiểm.

Xem ra sẽ có rất nhiều cơ hội để anh lợi dụng đất nước này. Nếu thế, tốt nhất cứ để lũ Death Knight của anh tiếp tục đánh chiếm cây cầu.

"-Cái gì?!"

Giọng nói của Ainz làm cho vị tổng tư lệnh run sợ.

"Aiiiee! Có, có chuyện gì vậy, thưa Bệ Hạ?!"

"Không, không có gì. Chuyện bên này. Không cần để ý. Không cần hỏi thêm." Ainz nhấn mạnh những từ này hàm ý muốn chấm dứt mọi câu hỏi.

Phản ứng này - không giống Ainz tí nào - là do anh đang rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.

Không có hồi âm nào từ hai Death Knight anh triệu hồi, điều đáng lẽ phải xảy ra bên trong Feoh Gẽr.

Chỉ có duy nhất một nguyên nhân.

-Death Kight đã bị đánh bại.

Hoh!

Death Knight khá yếu nếu so với Ainz. Tuy vậy, nếu xét theo tiêu chuẩn của thế giới này, chúng là những đối thủ khó nhằn ngay cả với những kẻ mạnh nhất của một quốc gia. Bất kỳ ai có thể đánh bại hai Death Knight thì không phải dạng vừa đâu.

Thêm nữa, hồi âm của chúng biến mất gần như cùng một lúc.

Việc chúng bị tiêu diệt cùng một lúc có phải là một phần của một kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng trước không?

Hay ai đó đánh bại chúng với ma thuật diện rộng?

Hay một cá nhân nào đó với sức mạnh siêu việt chỉ đơn giản phẩy tay một cái là huỷ diệt chúng?

Dù câu trả lời là gì đi nữa, chắc chắn một thực thể hùng mạnh đã xuất hiện, ngoại trừ tên ma pháp sư đeo mặt nạ kỳ quái anh đã bắt gặp trong thủ đô Vương quốc.

Ai có thể một mình đánh bại những Death Knight chuyên về phòng ngự chắc hẳn trên cấp 45.

"Điều đó có nghĩa là mình đã bị phát hiện?'

Vị tổng tư lệnh nhìn Ainz như thể phản ứng với những lời lầm bầm của Ainz, nhưng anh không có thời gian để lo lắng về ông ta.

Một thực thể hùng mạnh, chưa rõ danh tính thì nhiều khả năng sẽ là người chơi. Nếu kẻ thù là người ngang cấp độ với Ainz, hai tên Death Knight sẽ chỉ là trò trẻ con với hắn.

Nếu có một thực thể liên-quan-đến-người-chơi ở đây mà không liên quan đến Dwarf , thì có nghĩa họ ở phe của Quagoa? Vậy, có phải họ là những kẻ đã tẩy não Shalltear không?"

Một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực anh.

Mối căm thù vẫn âm ỉ cháy bỗng biến thành một ngọn lửa khủng khiếp, tựa như ai đó đổ thêm dầu vào chúng. Dù vậy, chúng vẫn được kiềm chế một cách nhẹ nhàng.

"Không, không thể nào. Nếu họ có liên quan, thành phố Dwarven đã sụp đổ từ lâu. Rất có
thể đó là một cá nhân xuất chúng đến từ thế giới này. Dù vậy, mình không thể loại trừ việc không có sự liên quan nào. Nếu là thế, mình cần phải thay đổi kế hoạch.'

Ainz ban đầu đã hi vọng rằng cuộc chiến giữa Quagoa và Dwarf vẫn tiếp diễn.

Với kẻ thù không đội trời chung, tộc Quagoa xuất hiện trước mắt, Dwarf có thể sẽ chấp nhận sự chi phối của Ainz. Tuy nhiên, để tộc Quagoa tự do - cho chúng quá nhiều thời gian - sẽ rất nguy hiểm.

Nếu chúng là một chủng tộc có thể sản sinh ra các cá thể mạnh mẽ, khi mà bây giờ chúng chỉ có thể đánh bại Death Knight, ai biết được chúng sẽ tiêu diệt thứ gì khác trong tương lai? Ngay bây giờ - trong khi anh vẫn có thể giải quyết được chúng - điều tốt nhất sẽ là nô lệ chúng hoặc tận diệt chúng hoàn toàn.

Lựa chọn thứ hai sẽ phù hợp hơn cả.

Thật tình, mình rất muốn kiểm soát tộc Quagoa, và để chúng đe doạ Dwarf từ trong bóng tối, nhưng... Một sai lầm có thể dẫn đến những tình huống chết người. Sẽ an toàn hơn nếu mình không làm như thế.

"Bệ Hạ, Phòng Hội đồng ở đằng trước."

Khi anh nhìn theo hướng vị tổng tư lệnh chỉ, một toà nhà rất lớn - chắc chắn là thế nếu xét theo tộc Dwarf, nhưng vẫn khá lớn nếu theo tiêu chuẩn của Ainz - lọt vào tầm mắt.

Vị tổng tự lệnh nói ngắn gọn với lính gác, và họ để Ainz và những người khác đi qua không một chút nghi ngờ.

Lý do họ từ bỏ sự nghi ngờ Ainz và thuộc hạ của anh trong khi vẫn nhìn chằm chặp chắc chắn là bởi vị tổng tư lệnh đã thể hiện uy quyền của mình.

"Vậy, thưa Bệ Hạ, tôi sẽ đi báo cáo mọi việc đến Hội đồng. Liệu ngài có thấy phiền khi đứng đợi ở đây một lát không?"

Không có lý do gì để từ chối cả. Thêm vào đó, sẽ khá rắc rối nếu ông ta không giải thích sự giúp đỡ của Ainz đối với quốc gia này.

"Vậy, chúng ta sẽ đợi ở đâu?"

Vị tổng tư lệnh liếc sang những người lính gác, và một người bước lên phía trước.

"Phòng, phòng đợi ở hướng này. Xin hãy để thần hộ tống ngài đến đó."

"Thế à. Vậy ta sẽ để chuyện đó cho ngươi."

Tên Dwarf - người mà cả cơ thể lẫn lời nói đều run lẩy bẩy - dẫn họ đến một căn phòng khá chật hẹp. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là nó không quá chật hẹp cho một Dwarf. Nó vừa với kích thước của Shalltear và Aura. Tuy nhiên, họ lại có Zenberu, người có thân hình to lớn đi theo. Chỉ đứng đợi ở trong đó thôi sẽ rất ngột ngạt với anh ta.

Từ việc người lính đã xem xét Zenberu trước khi đem anh ta đến đây, thì đây hẳn là căn phòng VIP rộng lớn và xa hoa nhất trong toà nhà. Hẳn là thế, bởi các đồ vật trang trí xung quanh đều được chạm trổ một cách tinh tế và sống động.

Ainz đã từng chế tạo mô hình đại diện những đồng đội cũ của anh, nên anh hiểu rất rõ sự khó nhọc trong việc tạo ra những bức tượng phức tạp. Một vật nào đó có thể rất đẹp đẽ khi nhìn tổng thể nhưng lại xấu xí khi nhìn trực tiếp.

Ainz cầm lên một bức tượng nhỏ - một Dwarf cưỡi trên lưng một con thằn lằn.

Tộc Dwarf quả thật có tay nghề thủ công rất đáng kinh ngạc. Mm, mình cũng muốn sở hữu những kỹ năng đó... Mình tự hỏi mình có nên làm lại mô hình đại điện không nhỉ? Nếu là vậy, liệu mình có làm chúng đẹp hơn sau khi luyện tập? - tốt thôi.

Ainz quyết định gọi tên Zenberu, người có vẻ đang lạc lõng ở nơi này.

"Zenberu, hãy tiếp tục đi với chúng ta thêm chút nữa."

"Ah, thưa Bệ Hạ, thần muốn ở lại đây hơn, nếu người không phiền. Thật lòng mà nói, nói chuyện với những người quyền cao chức rộng khiến thần thấy đau đầu."

Một sự chuyển biến băt ngờ. Nó rất khác so với việc anh đã cư xử trong suốt chuyến đi. Có lẽ anh ta đã thay đổi cách nói chuyện kể từ khi đặt chân đến Quốc gia Dwarven.

".. Ngươi là người đứng đầu một bộ lạc, ta nói đúng chứ?"

"Shalltear-sama, một người có thể tốt việc này nhưng dở việc kia. Với lại, thần sẽ thấy áy náy nếu như bản thân làm điều gì làm phiền lòng Bệ Hạ."

Ainz hiểu rõ ý của Zenberu, nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Không, ta sẽ đưa ngươi theo. Nếu chuyện gì xảy ra, ta sẽ không thể bảo vệ ngươi nếu ngươi ở quá xa. Ta không nghĩ rằng sẽ có nguy hiểm nào, nhưng sự cẩn thận không bao giờ thừa. Mặc cho những gì chúng ta biết, chúng ta có thể đang nằm trong địa phận của kẻ thù. Hãy luôn luôn ghi nhớ điều đó."

"Vâng! Thần sẽ khắc ghi chúng vào trong trái tim mình!"

Dù anh không nghĩ rằng tộc Dwarf sẽ làm hại người đã từng cứu giúp đất nước của họ, anh vẫn nhắc lại để an toàn hơn.

Chuyện gì thế này? Shalltear hành xử rất tốt hôm nay.Chuyện gì xảy ra nhi?

"Ah, vậy, thưa Bệ Hạ... Thần nên làm gì đây?"

"Hm? Thực lòng mà nói, chỉ cần lắng nghe chúng ta thôi. Dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép ra tay."

Ainz gật đầu khi Zenberu tỏ vẻ đã hiểu.

"Rất tốt. Giờ thì - Aura, Shalltear, hai ngươi hãy xem thử quần áo ta đã chỉn chu chưa?"

Người lính tộc Dwarven chỉ họ đường đi sau khi họ đã chỉnh trang y phục xong xuôi.

***

Ainz được dẫn đến một căn phòng nơi những Dwarf đã đợi sẵn.

Hào nhoáng trong bộ trang phục của mình, Ainz ưỡn ngực sải bước về phía trước. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, và mang phong thái của một vị vua. Vầng hào quang ở phía sau anh tỏa sáng nhẹ nhàng, như một sự thay thế cho từ nước hoa. Chắn chắn không ai dám khinh thường anh sau những sự chuẩn bị cầu kỳ này.

Anh mang theo một cây đũa phép (wand) - tượng trưng cho vương trượng hoàng gia - được dắt ngay thắt lưng. Nó đã được yểm phép thuật bậc 1, nhưng anh không có ý định sử dụng nó, nên sẽ không có vấn đề gì.

Sau khi xem xét bản thân từ trên xuống dưới, anh cảm thấy dáng vẻ này thật sự không phù hợp với mục đích tạo dựng mối quan hệ bằng hữu, nhưng Aura và Shalltear lại rất ưng thuận.

Vấn đề ở đây là cả hai người họ quá sùng bái Ainz, nên anh cảm thấy mình không thể chỉ dựa trên ý kiến đó được.

Do đó, anh hỏi ý kiến Zenberu.

Sau một lúc do dự - do việc bị hỏi về những thứ nằm ngoài hiểu biết của mình - Zenberu cuối cùng cũng nói gì đó đại loại như "Diện mạo của người chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho bất kỳ ai." Ainz nghe lời anh ta, và đi đến đây.

Tuy nhiên, khuôn mặt những Dwarf anh gặp đều tái mét, lộ đầy vẻ căng thẳng. Tất nhiên, đó là một phản ứng bình thường trước mặt một vị vua.

"Chào mừng chuyến viếng thăm của Bệ Hạ, vua nước Sorcerer!"

Anh nghe thấy tiếng thông báo của một Dwarf ở phía bên kia cánh cửa.

Khi cánh cửa mở ra, Ainz tiến vào bên trong.

Nó trông giống một phòng họp, và ở đó có tám Dwarf .

Bất chợt, anh bỗng nhớ tên, chức vụ, ngoại hình và những nét nổi bật từ miệng vị tổng tư lệnh.

Người đầu tiên là Đại Tư tế của Đại Địa Thần điện, giám sát mọi thứ liên quan đến ma thuật. Ông ta có ảnh hưởng khá lớn đến những ma pháp sư hệ divine lẫn hệ arcane.

Người thứ hai là Đại sư rèn đúc, kiểm soát mọi sản phẩm của ngành rèn.

Người thứ ba là vị tổng tư lệnh đã dẫn họ đến đây. Ông chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề liên quan đến an ninh và quân sự. Ông từng chỉ huy những binh lính Dwarven, nhưng sự thật rằng quân đội anh có trong tay chỉ dưới 100 người khiến danh hiệu này chả khác gì một trò đùa.

Người thứ tư là Người quản lí sản xuất thực phẩm, điều hành mảng công nghiệp và những ngành công nghiệp không liên quan đến cơ khí.

Người thứ năm là Thư kí chính phủ, người phụ trách những thứ nằm ngoài quyền hạn pháp lý của những Bộ trưởng khác.

Người thứ sáu là Đại sư bia rượu, người nằm trong Hội đồng chỉ đơn giản vì không thể nào không có một vị trí dành cho thức uống có cồn yêu thích của người Dwarven.

Người thứ bảy là Master of Caves and Mines, người nắm giữ quyền lực cao nhất trong thành phố bởi vì ông ta có ảnh hưởng đến mọi hoạt động đào mỏ và khai thác các nguồn tài nguyên.

Trong quá khứ, từng có một tổ chức tên là Merchant's Guide, thế nhưng sự thiếu hụt của các thương nhân lẫn giao thương buôn bán khiến cho chức vụ Hội trưởng Thương nghiệp giờ chỉ là chức vụ danh dự phụ trách đối ngoại.

Có tổng cộng 8 người.

Ainz từ từ quét mắt qua từng người. Bảy người họ nhìn trừng trừng vào anh. Người cuối cùng - vị tổng tư lệnh - trông có vẻ khá mệt mỏi, ánh mắt của hai người gặp nhau.

Ainz tỏ ra bản thân đang rất bình tĩnh, nhưng tâm trí anh lại đang rất hỗn loạn.

Oi! Thế quái nào mình phân biệt được từng người họ? Một số có bộ râu ngắn hơn số khác, cơ mà chẳng phải chúng đều tương tự nhau sao? Lẽ nào ông ta nói dối mình? Không, chắc hẳn là do cách nhìn của ông ta. Mình nên làm gì đây?

Ký ức của Zenberu từng miêu tả tất cả họ với những khuôn mặt y hệt nhau, thế nên ban đầu Ainz cứ nghĩ đơn giản là do Lizardmen xem tộc Dwarf đều như nhau. Anh còn cảm thấy khả năng nhận diện khuôn mặt của Zenberu cần phải cải thiện nhiều. Tuy nhiên, xem ra không phải như thế

Xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi, Zenberu. Ngươi đã luôn nói sự thật với ta.

Trong thế giới này, chẳng có dịp để thực hành việc trao đổi danh thiếp trước một cuộc gặp mặt, một thực tế khó chịu mà anh phải chấp nhận. Hôm nay, Ainz cũng cảm thấy như thế, và anh tập trung hết sức lực của mình.

Tiếp theo sẽ là một bài giới thiệu mà anh đã luyện tập rất nhiều lần. Điều cần phải lưu tâm là anh có 2 Thủ Vệ đằng sau mình và một thuộc hạ của thuộc hạ của anh. Anh không thể nào để mình thành thằng hề trước mặt họ được.

...Giá như mình không dẫn 3 người bọn họ đến đây...

Thế nhưng, nỗi hối hận của anh chẳng đáng gì cả. Dù sao thì ván đã đóng thuyển cả rồi.

Dù vậy - trong khi anh vẫn còn loay hoay với sự chuẩn bị của mình, không có bất kỳ dấu hiệu rằng cuộc đối thoại sẽ bắt đầu. Sự im lặng bao trùm cả một phút sau sự xuất hiện của Ainz.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Điều phổ biến nhất mà một công ty thường làm để bắt đầu là người quản lý sẽ giới thiệu nhân sự chứ nhỉ? Chẳng phải vị tổng tư lệnh sẽ giới thiệu trước sao?... Hay là mình phải bắt đầu trước? Mình không quá hiểu về mấy vụ xã giao này và mình cũng chẳng muốn xuất hiện quá thô lỗ.

Chiếu theo lễ nghi phép tắc thông thường thì người dưới quyền không thể nói chuyện với nhà vua một cách trực tiếp. Điều đó cần phải có sự cho phép hay đại loại thế. Hay nói cách khác, nhà vua là một thực thể quyền quý. Như vậy, nếu Ainz mở lời trước, liệu rằng người Dwarf sẽ xem thường anh không?

Sau khi xem xét qua bộ dạng người Dwarf , câu trả lời là có hay không đây?

Nếu vậy, mình nghi ngờ có ai đó sẽ xem nhẹ mình, bằng chứng là tính hình đất nước hiện tại cũng như những việc mình đã làm. Mà nếu chuyện đó thật sự xảy ra, mình có thể nói rằng mình sẽ không thể đàm phán với một lũ hề như bọn họ.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ainz bắt đầu bài diễn thuyết của mình.

"Ta là người cai trị của Vương quốc Sorcerous, Vua Pháp Thuật Ainz Ooal Gown."

Đám Dwarf nhốn nhào cả lên, như thể họ vừa được cắm điện.

"Chúng tôi, chúng tôi chào đón ngài, vị vua của Vương quốc Sorcerous, Bệ Hạ Ainz Ooal Gown. Chúng tôi có thể có vinh hạnh mời ngài ngồi xuống được chứ? Phía bên kia có chỗ ngồi cho cả thuộc hạ cao quý của ngài."

Ainz gật đầu, sau đó anh thực hiện điều mà anh gọi là "vị trí của cậu bé trong sinh nhật". Anh ngồi xuống với một phong thái tự tin, vương giả, sử dụng chuyển động mà anh đã tập nhiều lần. Shalltear, Aura và Zenberu ngồi phía sau anh.

" Vậy, chúng thần xin giới thiệu về bản thân. Trước hết, thần là -"

Và như thế, những Dwarf lần lượt giới thiệu về họ.

Màn mở đầu dường như chẳng có rắc rối nào xảy ra, thế nhưng Ainz vẫn không kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình.

Chỉ riêng chuyện nhớ tên tám người bọn họ đã cực kỳ khó khăn rồi, chưa kể chúng còn gắn với các biệt hiệu và việc phải nhớ mặt bọn họ nữa thì đúng là một thách thức.

Tên thì rất dễ nhớ, nhưng cộng thêm một biệt hiệu thì không dễ chút nào. Những thứ đại loại như liệu rằng đó là Master of Caves and Mines hay Master of Mines and Caves càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Dù vậy, Ainz vẫn xoay sở để nhớ được hết. Có lẽ anh chẳng thể nào làm được điều đó nếu như vị tổng tư lệnh không nói trước cho anh.

"Xin cho phép chúng tôi thay mặt cả nước cảm ơn ngài. Nếu như không nhờ Bệ Hạ, đất nước này sẽ bị diệt vong."

Những lời này xuất phát từ vị Master of Caves and Mines. Những người còn lại cũng gật đầu hưởng ứng.

Thành viên của Hội đồng sẽ lần lượt luân phiên nhau nắm quyền, và vị lãnh đạo hiện tại là Master of Caves and Mines.

"Không cần bận tâm. Giúp đỡ người gặp khó khăn là chuyện bình thường mà thôi."

"Bệ Hạ quả thật là một người rộng rãi. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề nào đang quấy rầy ngài. Dù thế, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng làm được gì nhiều cho một người cao thượng như ngài, người đã cứu đát nước này thoát khỏi sự diệt vong chỉ với hai quân lính của mình."

"Không hẳn. Đất nước của ta quả thật rất mạnh về mặt quân sự. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn rất yếu về những lĩnh vực khác. Ta sẽ rất biết ơn nếu các ngươi có thể giúp đỡ ta những mặt này."

"Tôi hiểu. Chúng thôi rất vui mừng khi được phục vụ ngài Bệ Hạ - cũng như Vương quốc Sorcerous. Dù vậy, trước hết, liệu Bệ Hạ có thể nói cho chúng thôi biết lý do của cuộc viếng thăm đến đất nước này không, nếu điều đó không làm ngài khó chịu. Vị tổng tư lệnh có nói từ trước, nhưng chúng thần vẫn muốn được nghe trực tiếp từ ngài."

Vị Master of Caves and Mines nheo mắt một chút.

Chúng tôi sẽ nhìn thấu mọi lời giả dối. Sự quyết tâm đầy mạnh mẽ của ông ta hiện lên rõ ràng.

Mình không thể mong chờ tất cả bọn họ đều nghĩ tốt về mình... Tốt thôi, xét trên sự khác biệt quá lớn về sức mạnh giữa 2 quốc gia, bất kỳ ai cũng sẽ cẩn thận.

Điều này cũng áp dụng đối với Ainz. Nếu guild top đầu trong YGGDRASIL - Seraphim - đề nghị một WI và muốn thương lượng, Ainz sẽ nghi ngờ rằng đây có thể là một cái bẫy.

Do đó, anh không cảm thấy phiền lòng trước phản ứng của tộc Dwarf .

"Trước hết, ta muốn thiết lập một mối quan hệ thân thiện giữa 2 quốc gia. Sau đó, ta muốn thực hiện một cuộc trao đổi."

"-Là vậy sao."

"Ta từng nghe nói từ một trong đồng hương các ngươi rằng thức ăn chủ yếu của Dwarf là nấm và thịt, ta nói đúng chứ? Ta có thấy vài thứ trông như nông trại ở dưới chân núi trồng rau quả tươi, thế nhưng số lượng của chúng rất ít và chất lượng có vẻ khá tệ. Quốc gia của ta có thể cung cấp rau quả tươi và - liệu các ngươi có tí hứng thú nào với rượu bia của con người và Vương quốc Sorcerous không?"

Đôi mắt của những Dwarf sáng bừng lên khi đề cập đến chủ đề này. Một phản ứng rất tự nhiên.

"Ta cũng nghe được rằng đất nước này có trao đổi với quốc gia của con người ở phía đông, nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng đi tới đâu."

"Quả thật như thế. Chỉ tính riêng việc vận chuyển đã rất tốn kém rồi. Hiện tại, chúng tôi đang phát triển một vật phẩm ma thuật có thể chuyên chở số hàng hóa không giới hạn."

Vị Merchant's Guildmaster đưa ra câu trả lời.

"Ta hiểu. Vậy có phải có rất ít đoàn lữ hành thương mại của người Dwarf bởi vì sự nguy hiểm của đường núi không?"

"Vâng, đúng như vậy."

Một người Dwarf khác trả lời.

"Chúng thần không thể mang quá nhiều hàng hóa vì độ dốc và hiểm họa đến từ đường núi. Không những thế, di chuyển theo nhóm sẽ theo hút sự chú ý của quái vật. Có những con sẽ tấn công bất kể số lượng con mồi của chúng. Đặc biệt, rất khó để đối phó với những con tấn công trên không."

Quả thật vận chuyển theo cách truyền thống tốn rất nhiều công sức. Đế quốc chỉ thực hiện vài cuộc trao đổi với người Dwarf cũng bởi lợi ích mà nó mang lại rất ít.Tuy nhiên, đó chính xác là lý do khiến cho họ là một đối tác thương mại rất hấp dẫn đối với Vương quốc Sorcerous.

Không may thay, thứ hàng xuất khẩu nổi bật nhất mà Vương quốc Sorcerous có thể tự hào lại là undead. Thế nhưng, với quốc gia Dwarven, ngay cả thức ăn bình thường cũng bán tốt.

Thật là một đối tác thương mại trên cả tuyệt vời.

Ainz thầm mỉm cười một cách xấu xa trong khi anh đưa ra câu hỏi của mình.

"Nếu mọi việc là như thế, vậy ta càng đề nghị các ngươi nên thiết lập mối quan hệ ngoại giao với ta - với Vương quốc Sorcerous, như vậy ta có thể xuất khẩu thực phẩm."

"...Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác vị trí của Vương quốc Sorcerous. Liệu chúng tôi có thể tự mình vận chuyển hàng hóa đến đó không?"

"Sẽ khá nguy hiểm nếu để các ngươi tự mình vận chuyển hàng hóa. Ta thấy rằng quốc gia của ta sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng một tuyến đường thương mại thích hợp đẻ người của quốc gia các ngươi có thể chuyên chở sản phẩm một cách an toàn. Nếu việc đó hoàn thành, việc vận chuyển hàng hóa sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên, chúng ta sẽ không dùng những loài yếu đuối như ngựa, mà sẽ sử dụng những con thú có sức bền khác."

"Đó có phải....là undead?"

Một trong những người Dwarf , với nét mặt đầy sự ghê tởm, hỏi câu hỏi đó.

Ainz nhớ ra anh ta chính là vị Đại sư rèn đúc.

"Chính xác.Ta đề nghị sử dụng undead để chuyên chở, bởi chúng sở hữu sức mạnh để tự bảo vệ mình và không bao giờ mệt mỏi. Chúng chắc chắn sẽ là phương tiện vận chuyển tốt nhất. Sự thật, quốc gia của ta đã sử dụng, và phản hồi từ cư dân là chúng làm việc rất tốt. Bên cạnh đó, còn có những ưu điểm khác trong việc sử dụng undead-"

Ngay trước khi Ainz chuẩn bị tuôn ra một bài diễn thuyết đầy hào hứng, vị Đại sư rèn đúc liền cắt ngang.

"-Không phải rằng undead sẽ tấn công sinh vật sống sao?"

Ainz thầm bĩu môi một cái, nhưng anh phản ứng với sự tự tin cao nhất.

"Đó là điều mọi người thường nghĩ về undead trung cấp. Và sự thật đúng là như vậy. Những undead rất ghét và sẽ tấn công sinh vật sống. Tuy nhiên!"

Ainz đặc biệt nhấn mạnh từ đó.

"Dưới sự cai trị tuyệt đối của ta, những undead của Vương quốc Sorcerous sẽ không gây ra rắc rối nào cho các ngươi. Các ngươi không cần bận tâm về điều đó."

Vị Đại sư rèn đúc há hốc mồm. Anh ta có vẻ như chưa tin hết những gì Ainz nói.

Anh ta chắc hẳn có ký ức xấu về việc undead giết hại gia đình mình, hay đại loại thế. Khi Ainz xem xét khả năng đó, anh quyết định sử dụng con át chủ bài.

"Không những thế, quốc gia của ta có thể cung cấp nguồn lao động."

"Nguồn lao động?"

"Trong chuyến hành trình, ta có nói chuyện với một số người ta giải cứu khỏi tộc Quagoa-"

Ainz không dự định sẽ làm việc đó, tất cả hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, vậy nên anh quyết định dùng nó như một ân huệ đối với họ.

"- Và ta có nghe qua về công việc của khu mỏ ở đất nước này. Việc đó lũ undead có thể lo liệu được."

"Cái gì? Chúng thật sự có thể làm được sao?"

Vị Master of Caves and Mines tròn xoe mắt, xem ra ông ta đã mắc bẫy.

"Tất nhiên. Ta đã thí nghiệm việc đó ở quốc gia con người, và nó thành công. Thực tế, chủ của những khu mỏ đã từng thuê chúng còn yêu cầu thêm nhiều nữa."

Anh đã được nghe điều này từ Albedo khi anh gửi một [Message] cho cô ấy, nên đó không phải là một lời nói dối.

"Vậy là ngài từng làm những việc như thế ở quốc gia con người..."

Vị Master of Mines and Carves lầm bầm trong sự kinh ngạc.

"Có vẻ như vương quốc của ngài khá thân thuộc với loài undead..."

"Mn, chà, chúng ta chỉ biết về những đặc tính chung của chúng..."

Ainz cao giọng để đáp lại vị Đại Tư Tế của Đại Địa Thần điện.

"Vậy, ta tin rằng ta không cần thể hiện các undead làm việc tốt như thế nào đâu nhỉ?"

Những người Dwarf trao đổi ánh mắt với nhau, và họ bắt đầu nói, lần lượt từng người một.

"Chúng thần có thể hiểu được điều đó. Nếu chúng thần có thể kiểm soát undead một cách an toàn..."

"Có thể tái phân bổ lại nguồn nhân lực cho việc đào mỏ là một đề nghị rất hấp dẫn."

"Tuy nhiên..."

Câu nói vừa thốt ra rất có thể sẽ kéo theo việc liệu họ thật sự có thể tin tưởng được lũ undead.

Việc họ cảm thấy mâu thuẫn với một phương thức khác xa hoàn toàn với những gì họ từng làm từ trước đến nay cũng là chuyện bình thường.

Suy cho cùng, đây chỉ đơn thuần là một dịp để anh giới thiệu sản phầm của mình, không hẳn là một nỗ lực để bán được hàng. Vì vậy, nếu họ chấp nhận việc thuê nhân công undead, điều đó chắc chắn sẽ làm anh vui lòng.

"Hừm, ta chỉ muốn nói rằng ta có thể cung cấp nguồn nhân công như thế. Ta hiểu nỗi ác cảm của các ngươi với undead-"

"-Thưa Bệ Hạ, tôi muốn hỏi một câu hỏi về undead trước khi quyết định. Liệu chúng tôi có thể sử dụng chúng như lực lượng phòng vệ không?"

Câu hỏi của vị Tổng tư lệnh gây nên sự huyên náo trong nội bộ người Dwarf .

"Tổng tư lệnh, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của quốc gia khác để giữ hòa bình!"

"Tôi biết chứ. Dù vậy, undead của vương quốc Sorcerous thật sự rất mạnh. Nếu như có họ ở xung quanh, chúng ta sẽ không phải sợ bất kỳ cuộc tấn công nào của tộc Quagoa nữa. Ngoài ra, việc dùng họ như một hàng phòng vệ cuối cùng cũng đem lại rất nhiều lợi ích. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải xem xét, chính là sự an nguy của quốc gia. Ngay bây giờ, pháo đào phòng ngự đã mất, chúng ta cần thêm sức mạnh, hơn hết thảy.

"Ngay cả như thế, ông không nghĩ rằng sẽ nguy hiểm hơn nếu chúng ta để quốc gia khác bắt thóp được mình sao?!"

"Tôi nói rồi, đây không phải là lúc để nói về những việc như thế!"

Vị Đại sư rèn đúc và Tổng tư lệnh gườm gườm nhau.

"... Chúng ta sẽ nói về việc đó sau. Mọi chuyện sẽ được thảo luận lại khi còn mỗi chúng ta. Đây không phải là những lời nên nói trước mặt Bệ Hạ , người đã bỏ rất nhiều công sức để đến đây. Xin lỗi vì sự lộn xộn này, thưa Bệ Hạ. Lời đề nghị rất hấp dẫn của người sẽ còn tiếp tục gây ra rất nhiều tranh cãi, vì thế chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu người cho phép tạm thời bỏ qua việc đó. -Cuối cùng, liệu tôi có thể biết được Bệ Hạ mong muốn điều gì từ quốc gia này không? Tôi cảm thấy rằng chúng tôi gần như không có gì để trao đổi cả."

"Chắc chắn là không. Đầu tiên, ta cần khoáng thạch. Nguồn dự trữ của vương quốc ta có giới hạn."

"-Tôi hiểu," vị Merchant's Guildmaster mỉm cười. "Vậy đó là lý do ngài đề nghị về nguồn nhân công undead. Nếu chúng tôi có thể khai thác quặng với một số lượng lớn, khi đó ngài sẽ có nguồn cung dồi dào. Nói cách khác, ngài muốn kiểm soát giá cả của khoáng thạch, thần nói đúng chứ?"

Ainz chưa hề nghĩ xa đến thế, nhưng anh gật đầu và giả vờ mọi chuyện đúng như thế.

"Quả thật là vậy. Xem ra ngưoi đã hiểu ý của ta."

Thì ra là thế, người Dwarf dường như đã hiểu ra vấn đề.

"Ngoài ra, ta cũng rất thích vũ khí và áo giáp được chế tạo bời quốc gia các ngươi. Ta có nghe nói vũ khí của người Dwarven cực kỳ chất lượng."

Tất cả những ai Ainz từng hỏi qua về vấn đề đều đồng ý như thế.

Tuy nhiên, việc chế tạo vũ khí và áo giáp khá là đắt đỏ. Nếu họ mua từ người Dwarf , thợ rèn ở vương quốc Sorcerous sẽ thất nghiệp. Nếu như giữa 2 quốc gia có sự khác biệt rõ rệt về trình độ khoa học kỹ thuật, đó sẽ là cơ hội tốt để cải thiện công nghệ ở quốc gia của anh thay vì ngu ngốc mua cả hàng tấn vũ khí và áo giáp cao cấp.

Bên cạnh đó, nếu không có sự cạnh tranh, các thợ rèn ở vương quốc Sorcerous sẽ chẳng chịu trau dồi kỹ năng của họ. Những vũ khí và áo giáp mua từ người Dwarf là thuốc kích thích tốt nhất cho vấn đề đó.

Đương nhiên, cũng có nhiều cách để đạt được điều đó, ví dụ như thu thuế hoặc tương tự. Một trong số đó có thể đảm bảo anh thu được lợi nhuận từ những Dwarf và không cần liên tục nhập khẩu hàng từ họ, đám còn lại thì khá là đau đầu.

Đơn giản hơn hết là cứ giao mọi việc cho Albedo và Demiurge. Dù vậy, Ainz vẫn có kế hoạch của riêng mình.

Anh muốn hạ giá bán cho Công hội Mạo hiểm giả vừa mới thành lập, hoặc là cho thuê chúng.

Giá rẻ sẽ rất hấp dẫn đối với các mạo hiểm giả, và giữ cho họ sống sót sẽ có lợi cho vương quốc Sorcerous. Nếu họ có thể bán hàng chất lượng tốt với giá thấp, họ cũng có thể tăng tỉ lệ sinh tồn của các mạo hiểm giả.

"Trong khi chúng tôi chưa cảm ơn Bệ Hạ vì đã chia sẻ tất cả mọi thứ với chúng tôi, có những câu hỏi không thể trả lời ngay lập tức được, đặc biệt là các vấn đề về khí tài chiến tranh. Mong người cho chúng thần thêm thời gian để bàn bạc về việc này."

"Được chứ. Cứ bàn bạc đến khi các ngươi có thể đưa ra kết luận. Ta sẽ không thất vọng đâu, kể cả khi chúng ta chưa thể bắt đầu trao đổi ngay được . Thuộc hạ của ta đã được trang bị vũ khí cấp cao. Ta chỉ muốn có được áo giáp và vũ khí cho người của ta."

Được rồi, Ainz nghĩ.

Đây là thời khắc quan trọng, Đã đến lúc hoàn thành mục đích của anh khi đến thành phố này.

"Chúng ta sẽ bàn về vấn đề tộc Quagoa chứ?"

Sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

"Việc đối phó với cuộc xâm lăng của tộc Quagoa chỉ đơn thuần là quyết định cá nhân. Điều đó đúng chứ, Tổng tư lệnh?"

"Đúng thế."

"Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không xuất hiện?:

"Nếu không có sự giúp đỡ của Bệ Hạ, chúng tôi buộc phải dựa vào cổng kia để ngăn chặn bước tiến của kẻ thù. Nếu cánh cổng bị phá hủy, chúng tôi sẽ huy động người dân tham gia vào một trận chiến sống còn để câu giờ cho trẻ em chạy trốn. Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như thế."

Một vẻ cay đắng hiện lên trên khuôn mặt của tất cả người Dwarf .

Có lẽ là nhờ báo cáo trước đó của Tổng tư lệnh, nhưng việc không xuất hiện sự phản đối hay ý kiến phản bác nào đã nói lên sự xuất sắc của những người ngồi ở đây.

Không ai trong số họ là những người theo chủ nghĩa lý tưởng, cảm xúc hay lợi ích cá nhân. Nếu có người nào như thế ở đây, đặc biệt khi họ sở hữu quyền lực hay sự ảnh hưởng, họ sẽ lãng phí thời gian một cách vô ích trước khi các vấn đề cơ bản nhất được giải quyết, nghiến răng ken két cho đến khi cuộc họp kết thúc. Sự thật rằng không ai như thế ở đây quả là đáng khen.

"Vậy, hãy giải thích cho ta chi tiết hơn. Trận chiến sống còn này sẽ kéo theo điều gì?"

"Rất khó để trả lời bởi chúng tôi vẫn chưa nắm rõ sức mạnh của kẻ thù. Thế nhưng - giả sử có 1000 Quagoa - chúng tôi sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Đẩy lùi được chúng cực kỳ khó, và những gì chúng tôi có thể làm là khiến quốc gia này suy yếu bởi sự giảm sút nguồn tài nguyên và nhân lực."

Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này, vị Tổng tư lệnh lẩm bẩm.

Căn nguyên có lẽ là việc pháo đài ở Great Rift rất kiên cố. Người Dwarf đã trở nên kiêu ngạo, tự tin rằng "mọi chuyện sẽ ổn cả chừng nào họ còn có nó".

Ainz cũng cảm thấy thế.

Anh đã phải nếm trái đắng bởi sự bất cẩn của Shalltear.

"Nếu chúng thần chỉ có một quân át chủ bài trong tay, khi nó bị đánh bại, mọi thứ coi như xong. Do đó, thần nghĩ chúng thần sẽ cần thêm một quân át chủ bài khác, đó chính là sức mạnh của Bệ Hạ."

Ainz đưa tay ra hiệu cho người Dwarf đang muốn nói tiếp im lặng. Vị Tổng tư lệnh đang là người làm chủ cuộc đối thoại, nhưng Ainz vẫn chưa vẫn chưa nói xong.

"Tộc Quagoa đã bị đẩy lui tạm thời, nhưng Feoh Gēr vẫn chưa hoàn toàn yên bình. Đó là những gì ta nghĩ."

Nét mặt của người Dwarf thật là chua xót.

Sau khi chắc rằng mọi người đã hiểu rõ được quan điểm của mình, Ainz quyết định nắm bắt cơ hội và nói.

"Không có ta, sẽ rất khó khăn để chống lại cuộc xâm lăng sắp tới. Ngay cả với một người như ta, sự hủy diệt của một quốc gia mà ta sắp thương mại với sẽ cực kỳ khó chịu. Thế các ngươi nghĩ sao? Các người không sử dụng sức mạnh của ta sao? Dựa trên sức mạnh của quốc gia của ta, ta có thể đảm bảo rằng quốc gia các ngươi sẽ không bao giờ bị tấn công nữa... À, ví dụ như, ta có thể giúp lấy lại thủ đô cũ các ngươi, nơi đang được tộc Quagoa dùng làm tổ."

Mọi người dường như đang rùng mình.

Đây là một phản ứng hoàn toàn khác.

Vị The Master of Caves and Mines liếm môi.

"Thưa Bệ Hạ, ý ngài là những việc như thế có thể thực hiện được sao?"

"Nếu ta có chuẩn bị, thì được chứ."

Vị Đại sư rèn đúc khoanh hai tay lại trước khi ông ta nhìn trừng trừng vào Ainz.

"... Mọi thứ thật quá lý tưởng. Tại sao ngài lại giúp đỡ chúng tôi nhiều như thế? Ngài muốn gì từ chúng tôi?"

"Này, anh nói hơi quá rồi đấy."

Vị Đại sư rèn đúc khịt mũi trước lời nói của người đồng nghiệp.

"Nó giống như đưa một chai rượu quý cho một người xa lạ. Liệu các anh nghĩ rằng không có bất kỳ sự ràng buộc nào sao?"

"Ngg!"

"Một câu hỏi hợp lý. Vậy để ta thành thật với ngươi. Sỡ dĩ ta muốn giúp đỡ bởi vì ta tin rằng thành lập mối quan hệ ngoại giao với đất nước các ngươi sẽ tốt hơn với tộc Quagoa. Ta tin rằng những quý ông của đất nước này là những con người hiểu chuyện và đạo lý, và các ngươi đang nợ ta món nợ của lòng biết ơn. Bây giờ - xem xét việc bên nào sắp thắng và bên nào sắp thua. Ai sẽ tỏ ra chân thành hơn nếu ta cho họ mượn sức mạnh của ta?"

"Mn. Hóa ra là như thế."

"Ngoài ra, ta không muốn món nợ này được trả bằng lời, mà bằng hiện vật. Điều này dẫn đến một lý do khác."

"Tôi hiểu, vậy mọi thứ là về chuyện thanh toán. Nếu thế, ngài muốn vàng, kim loại quý hiếm hay các loại quặng mới? Hay là ngài muốn cả quyền khai thác khoáng sản luôn?"

Tất nhiên. Ainz muốn nói thế , nhưng anh kịp thời nuốt 2 chữ đó vào lòng và chống sự thôi thúc muốn nói chúng ra.

"Không, ta muốn một thứ khác biệt. Ta muốn tuyển mộ các nghệ nhân rune của đất nước các ngươi đến với ta."

Đám người Dwarf đồng loạt nháy mắt.

"Sao nào? Có chuyện gì quá khó hiểu chăng?"

Vị Đại sư rèn đúc cau mày sâu hơn so với những người khác.

"... Bởi vì giáp và vũ khí rune là những vật phẩm rất hiếm ở vương quốc Sorcerous. Nói cách khác, chúng rất có giá trị. Do đó, ta nghĩ tới việc tuyển mộ nghệ nhân rune để họ sản xuất vũ khí rune ở quốc gia của ta."

"Ngài sẽ bắt họ làm nô lệ sao?

Ainz ho hắng vì lời lẽ quá to tiếng của vị Đại sư rèn đúc.

"Ta sẽ không làm nhưng việc như thế. Các ngươi không nghe ta nói à? Ta đã bảo rằng ta muốn mở rộng mối quan hệ ngoại giao và bắt đầu thương mại với nhau, đúng chứ? Các ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ sử dụng người dân của quốc gia bạn bè như nô lệ..? Thực lòng mà nói, ta có hơi thất vọng. Tất cả những gì ta muốn chỉ là chiêu mộ nghệ nhân rune và để họ sản xuất vật phẩm có khắc rune mà thôi."

"Trong trường hợp đó, sẽ như thế nào nếu chúng thần cung cấp cho người những vật phẩm có khắc rune tốt nhất?"

"...Không. Như thế chẳng đáng để đầu tư. Nếu các người muốn sử dụng sức mạnh của ta, các ngươi phải để nghệ nhân rune đến làm việc ở vương quốc Sorcerous và để chúng ta độc quyền kiểm soát các sản phẩm của họ. Đó là những gì quốc gia ta muốn và cái giá sẽ là lấy lại thủ đô cũ của các ngươi. Khi nào ta nhận được câu trả lời?"

Người Dwarf nhìn lẫn nhau.

"Tôi hiểu. Có lẽ là ngày mai-"

"Sẽ khá là phiền phức đấy," lời của vị Tổng tư lệnh cắt ngang. "Đừng quên rằng thành phố đang vẫn còn đứng trước nguy cơ bị tấn công bởi tộc Quagoa. Ngay cả khi Bệ Hạ đây đồng ý đánh bại tộc Quaoga, ngài ấy cũng sẽ cần thời gian để tập hợp lực lượng. Một việc cấp bách như thế này, chúng ta không thể chờ đến ngày mai. Chúng ta nên đưa ra câu trả lời ngay lúc này."

Ainz nhìn qua những người Dwarf ngồi trong phòng .

"Thật không đúng lúc để ta nói lắm. Dù vậy, nếu như các người thật sự ở trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", việc phải hoàn thành các giao kèo đưa ra trước đó của ta sẽ khá phiền phức đấy. Nếu như tình hình trở nên tệ hại, ta phải thêm vào đó một số điều kiện. Suy cho cùng, người ta phải trả nhiều tiền hơn cho những công việc vào phút cuối."

"Mn. Tổng tư lệnh nói rất đúng, và lời nói của Bệ Hạ rất đáng cân nhắc. Vậy, thưa Bệ Hạ, chúng tôi xin lỗi vì sự áp đặt vừa rồi, liệu ngài có thể chờ đợi chúng tôi một lát không? Chúng tôi sẽ đi đến kết luận nhanh nhất có thể."

"Ta không phản đối. Vậy, ta sẽ đợi ở đây."

Sau đó, Ainz đứng dậy, cùng với thuộc hạ bước ra khỏi phòng.

***

Căn phòng vẫn bị bao trùm bời im lặng thậm chí sau khi Vua Pháp Thuật đã rời khỏi. Sau đó không lâu, ai đó thở ra, nhờ đó sự căng thẳng trong phòng cũng giảm đi.

"Chuyện, chuyện quái quỷ gì thế này?!"

"Đó là một con quái vật quá sức tưởng tượng! Tổng tư lệnh, con quái vật đó khiến tôi dựng cả tóc gáy. Hắn quả thật rất đáng sợ."

"Tôi tưởng chừng như mình đã tè hết ra quần!"

Người Dwarf bắt đầu la hét. Họ xổ hết ra những gì đã phải kiềm nén lại từ nãy đến giờ.

"Chúng ta nên làm gì đây? Hắn là hiện thân của cái ác. Nếu như chỉ một trong những điều hắn nói là sự thật, điều đó cũng khiến ta sợ mất vía đi."

"Thế quái nào một người có bầu không khí tà ác vậy có thể nhân từ được? Nhìn hắn xem, không biết hắn đã giết bao nhiêu sinh vật sống cho tới bây giờ?"

"Mn. Hắn chắc chắn đã giết quá nhiều sinh mạng đến mức hắn có thể nhớ được. Và nghĩ đến việc sao khuôn mặt xương xẩu đó có thể thốt ra những lời bình thường như vậy."

"Hắn chắc chắn chuẩn bị vũ khí cho một cuộc xâm lăng lớn. Cho đội quân hắc ám của hắn."

"Ngoài ra, tôi ghét cái cách hắn dễ dàng đồng ý và hiểu mọi chuyện. Có cảm giác như hắn rất giống một con quỷ đánh cắp linh hồn người khác bằng các bản giao kèo."

Họ nhất trí trong việc từ chối lời đề nghị của Vua Pháp Thuật. Nhiều người trong số họ đồng ý rằng không thể tin được lời của một undead.

"Dù thế, lời đề nghị của Bệ Hạ rất hấp dẫn đối với đất nước chúng ta. Trước hết, chúng ta sẽ bị tận diệt nếu không xử lí vấn đề tộc Quagoa. Thêm vào đó, Vua Pháp Thuật là người duy nhất có thể cứu chúng ta."

Tổng tư lệnh là người duy nhất phản đối.

Lời nói của ông ta khiến các Dwarf không thể nuốt trôi được.

"Để tôi làm rõ lại lần nữa. Liệu có cách nào khác để giải quyết tộc Quagoa chỉ với sức mạnh của chúng ta không?"

"Không có cách nào hết. Với sự giúp đỡ của Vua Pháp Thuật, chúng ta có thê lấy lại pháo đài, nhưng có quá nhiều việc cần phải làm. Ngay bây giờ, đó là tất cả những gì chúng ta có thể hi vọng. Nếu như Bệ Hạ không đến đây, tộc Quagoa đã tràn ngập trong thành phố."

"Nếu Vua Pháp Thuật nói sự thật, vậy cũng có dấu hiệu của tộc Quagoa ở Feoh Raiđō."

Những người khác ôm đầu.

"...Nếu như chúng ta chỉ việc mượn sức mạnh của Vua Pháp Thuật rồi sau đó giả vờ như không biết gì hết?"

"Việc đó chỉ khiến con quái vật ấy tức giận thêm. Thậm chí tôi cũng sẽ không vui nếu bị đặt ở tình huống đó. Suy cho cùng, chúng ta chỉ là những kẻ chỉ quan tâm đến mượn sức mạnh quân sự vì lợi ích của chúng ta thôi."

"Dù thế, một sự trùng hợp quá hoàn hảo. Có khi nào Vua Pháp Thuật là người giật dây mọi chuyện không?"

"Rất có khả năng, nhưng chúng ta không có bằng chứng. Chúng ta chỉ có thể đoán thôi."

"Điều quan trọng ở đây là Vua Pháp Thuật chọn chúng ta chứ không phải tộc Quagoa. Nếu chúng ta khiến hắn không hài lòng, chúng ta sẽ tự treo cổ mình. Cố gắng điều tra hắn cũng rất nguy hiểm."

"... Liệu Vua Pháp Thuật có uống gì không?"

"Ông nghĩ rằng hắn có thể?... Tôi đoán chúng ta không thể tin một kẻ không thể uống đâu."

"Tuy vậy..."

Vị Merchant's Guildmaster im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.

"Tôi tin rằng những gì chúng ta có thể làm chấp nhận những gì Vua Pháp Thuật nói. Mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Nếu tôi là hắn, tôi cũng chọn người Dwarf hơn là tộc Quagoa."

Nếu hắn có một đội quân dễ dàng hủy diệt tộc Quagoa, vậy giúp đỡ tộc Quagoa giết người Dwarf sẽ không ích lợi gì lắm.

"Hắn nói hắn muốn cho chúng ta thuê nhân công undead. Chẳng phải tốt hơn hết là chiếm hẳn các quặng mỏ luôn sao?"

"Chà, cũng không ích lợi bằng việc bắt chúng ta làm nô lệ... Bên cạnh đó, chúng ta tường tận ngọn núi này, đúng chứ?"

"Tôi hiểu. Rất có thể như thế. Hắn thấy rằng chỉ mình hắn khai thác quặng mỏ sẽ rất rắc rối, nên hắn để chúng ta làm việc đó. Do đó, hắn gửi một món quà để làm hài lòng chúng ta."

"..Tuy vậy, sau khi nói chuyện với Vua Pháp Thuật, tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ ổn cả nếu như chúng ta vẫn còn trao đổi với hắn. Nói cách khác, hắn không có ý định bóc lột chúng ta bằng những giao kèo không công bằng?"

"Nếu đúng thế, tôi có thể hiểu vì sao hắn lại đưa ra những điều khoản quá hào phóng. Dù sao thì liệu có ổn không khi chấp nhận lời đề nghị của hắn?"

"Sao ông lại nói vậy?"

"Bởi vì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chừng nào Vua Pháp Thuật còn muốn khoáng sản, hắn sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta có thể xem Vua Pháp Thuật như một thương nhân có niềm đam mê với rượu, đại loại thế."

Ý kiến chung nhất đã chuyển từ "giao lưu với hắn rất nguy hiểm" sang "chúng ta sẽ an toàn khi nào chúng ta vẫn còn giá trị". Tuy nhiên, trong sự đổi thay này, một Dwarf nói một cách lạnh lùng.

"...Các người dự định trở thành thú cưng cho con quái vật undead đó?

Mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn ông luôn phản đối Ainz ngay từ ban đầu - vị Đại sư rèn đúc.

"Đây không phải là câu hỏi về tốt hay xấu. Ngay lúc này, đất nước chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng sống còn. Nếu chúng ta không làm gì, chúng ta chắc chắn bị tiêu diệt."

"... Và một mình chúng ta không thể đánh bại tộc Quagoa."

"Vậy, nếu nhờ Đế quốc giúp đỡ thì sao? Chúng ta từng buôn bán với họ trong nhiều năm. Chẳng phải an toàn hơn sao? Chúng ta không có bất kỳ thông tin gì với vương quốc Sorcerous, các người biết chứ."

"Kể cả nếu chúng ta nhờ Đế quốc giúp đỡ, họ cũng không có cơ hội đánh bại tộc Quagoa. Chúng là đối thủ khó nhằn cho những ai sử dụng vũ khí. Điều tối quan trọng là con người không thể nhìn thấy trong bóng tối và họ không thích hợp cho các cuộc chiến dưới lòng đất. Họ có thể có cơ hội nếu chúng ta dẫn dụ được chúng lên mặt đất, nhưng chúng ta chẳng có cách nào cả."

"Vậy giao thương với vương quốc Sorcerous là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta sẽ yêu cầu sự trợ giúp, và để vấn đề giao lưu lại sau khi chúng ta đã thấy vương quốc Sorcerous. Các người nghĩ thế nào?"

"Đó là cách làm an toàn nhất. Dù thế nào, chúng ta đang làm ăn với họ trong việc đánh bại tộc Quagoa, đúng chứ? Vậy, nếu chúng ta không thực hiện một thỏa thuận với họ, chúng ta sẽ phải trả thêm tiền cho các dịch vụ khác? ...Tôi thậm chí không dám nghĩ đến cái giá mà họ sẽ đặt ra cho việc cứu một đất nước."

Tất cả mọi người đều nhăn mặt.

"Tôi đoán cách duy nhất để cứu đất nước này là chấp nhận lời đề nghị của hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải phụ thuộc vào sức mạnh của Vua Pháp Thuật trong vài thập niên tới."

Giữa các tiếng thì thầm của sự thảo luân, vị Master of Caves and Mines lẩm bẩm câu gì đó đại loại như, "Sử dụng nhân công undead nghĩa là họ có thể tiếp tục cho đến hết những thập niên tới." nhưng chẳng ai quan tâm đến ông ta. Bởi vì một tuyên bố khác lọt vào tai họ.

"Các người có lẽ đã quên mất thứ gì quan trọng. Tôi phản đối việc này. Tôi sẽ không để người dân của tôi ra đi và trở thành nô lệ!"

"Nô lệ?"

"Các nghệ nhân rune!"

"Vua Pháp Thuật đã nói họ sẽ không trở thành nô lệ rồi kia mà?"

"Thật chứ? Liệu các người thật sự tin những gì hắn nói?!"

Bị khiển trách, người Dwarf hỏi câu hỏi đó cúi gằm đầu.

"Thôi nào. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó."

Ngay cả khi tất cả những gì Vua Pháp Thuật đưa ra là sự thật, bất kỳ ai biết đến undead sẽ không thể tin chúng.

"Con tin, thì sao?"

"Không. Hắn không cần ưu tiên nghệ nhân rune trong trường hợp đó. Thay vào đó, hắn chỉ cần yêu cầu gia đình chúng ta mà thôi."

"Vậy, liệu chúng ta có thể từ chối vấn đề về nghệ nhân rune và hỏi có bất kỳ thứ gì sẽ được dùng như khoản thanh toán thay thế không? "

"... Có báu vật nào sẽ thay đổi suy nghĩ của hắn không?"

"Không, Dù sao, nếu chúng ta chiếm lại được thủ đô và kho báu vẫn còn nguyên, chúng ta có thể làm điều đó."

"Không, hắn sẽ không chấp nhận đâu. Chúng ta sẽ cần sức mạnh của hắn để lấy lại Thủ đô Hoàng gia, đúng chứ? Nếu chúng ta đưa cho hắn trong hoàn cảnh như thế, chúng ta sẽ nói gì khi hắn hỏi, 'Có phải các ngươi lấy những báu vật này từ thành phố ta chiếm lại cho các ngươi khong?' Liệu đó có phải là thỏa thuận tốt nếu chúng ta là hắn?"

"...Thực lòng mà nói, tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi nếu chúng ta chấp nhận các điều khoản của hắn."

Đại sư rèn đúc nhìn trừng trừng Merchant's Guildmaster.

"-Nô lệ!!"

"Đó chỉ là ý kiến của cá nhân anh. Vua Pháp Thuật đã bảo hắn sẽ không biến họ thành nô lệ! Những gì chúng ta cần làm là gửi một người giám sát sang đó để chắc chắn. Và quan trong hơn cả... Điều này sẽ khá là.... Chạm khắc rune là một công nghệ lỗi thời. Nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào, nên tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề. Khá rẻ cho những gì chúng ta nhận được, đúng chứ?"

"Nhưng chúng ta sẽ mất toàn bộ ngành thủ công này, các người không nghĩ đến sao?

"Dù vậy, đây là thời điểm thích hợp nhất để bán chúng."

"Tôi phản đối!"

Đại sư rèn đúc sủi bọt mép hét lên.

"Đó có phải kết quả từ logic, không phải từ cảm xúc chứ? Trông không giống thế lắm."

"Tôi thật không hiểu tại sao các người quá tin tưởng Vua Pháp Thuật!!"

Ngay lúc này, vị Tổng tư lệnh nói một cách lạnh lùng, Đã từng giáp mặt với tộc Quagoa trên chiến trường, ông ta hiểu tình hình của đất nước hơn ai hết. Do đó, ông không muốn tốn thì giờ tranh cãi và chỉ lặng lẽ quan sát, những cuối cùng mọi thứ đã vượt quá giới hạn.

"Bỏ vấn đề niềm tin sang một bên, thành phố này chắc chắn bị tiêu diệt nếu chúng ta không mượn sức mạnh từ Vua Pháp Thuật. Những gì ông đang làm là đục thủng chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà chúng ta có."

"Nói gì thế, đồ hỗn láo hay xía chuyện kia?!"

"Tôi là người chịu trách nhiệm vấn đề quân sự của quốc gia này. Và tôi nói rằng cách duy nhất để bảo vệ thành phố là sức mạnh của Bệ Hạ! Ông muốn thành phố này bị diệt vong sao? Nếu không, hãy đưa ra một giải pháp có thể đánh bại tộc Quagoa mà không dùng đến sức mạnh của ngài! Đồ già cả ngu xuẩn!"

"Ngươi! Ngươi bắt đầu gọi con quái vật đó là Bệ Hạ kể từ khi ngươi bước vào đây. Ngươi muốn phản bội quốc gia này phải không?"

Đại sư rèn đúc nắm lấy cổ áo của Tổng tư lệnh.

"Hết sức nhảm nhí, đồ già cả loạn trí này? Ông muốn đánh nhau?! Mọi chuyện rất tự nhiên nếu gọi ai đó với nhiều sức mạnh một cách kính trọng! Ông là người duy nhất không thể tin được! Hắn ta có thể dễ dàng hủy diệt đất nước này, ông biết chứ! Nếu ông nói tôi phản bội đất nước này, vậy ông đang gây nguy hiểm cho người dân đấy!"

Tổng tư lệnh cũng nắm cổ áo Đại sư rèn đúc luôn, và họ đối đầu nhau.

"Oi! Đó là quan điểm bất đồng duy nhất, nhưng đừng đánh nhau!"

Những người Dwarf khác nhanh chóng kéo đến để can ngăn.

Dù thế, 2 người họ vẫn lườm lườm nhau, như thể họ đang chuẩn bị cho vòng 2.

"Trường hợp này, tốt nhất là bỏ phiếu. Nếu bất kỳ ai không đồng ý, chúng ta sẽ thảo luân sau. Nó sẽ có nhiều tính xây dựng hơn là một cuộc ẩu đả."

"Vậy chúng ta sẽ bỏ phiếu cho gì đây?"

"Trước hết, liệu rằng chúng ta có nên để nghệ nhân rune đến vương quốc Sorcerous để đổi lấy sức mạnh của Vua Pháp Thuật không. Ai đồng ý, giơ tay lên."

Mọi người đều giơ tay trừ vị Đại sư rèn đúc.

"Mn. Vậy, vấn đề tiếp theo. Liệu chúng ta có muốn thiết lập mối quan hệ với vương quốc Sorcerous và bắt đầu giao thương? Ai đồng ý, giơ tay lên."

Kết quả vẫn y như lần trước.

"Như vây, cuộc bỏ phiếu về Vua Pháp Thuật - Bệ Hạ đã được quyết định. Xin lỗi, Tổng tư lệnh, nhưng bây giờ anh có thể gọi 'Bệ Hạ' trở lại được rồi.

Phần 2

Ainz và đoàn người một lần nữa được mời đến Phòng Hội đồng. Sau khi tiến vào phòng, họ chỉ thấy một Dwarf đang tỏ ra bực bội trong khi những Dwarf khác thỉ lại đầy thiện chí. Tổng tư lệnh cũng có vẻ khá thoải mái.

Nói cách khác, tất cả mọi thứ đã phát triển như anh hy vọng. Ainz mỉm cười trong lòng.

"Hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi vì mỗi lần đều làm phiền ngài đến đây. Sau cuộc thảo luận, chúng tôi đã quyết định tiến hành dựa theo mong muốn của bệ hạ. Đầu tiên, chúng tôi sẽ dựa vào lòng nhân từ của Bệ hạ với vấn đề liên quan đến việc đóng quân của quân đội. Sau đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh quan hệ ngoại giao và bắt đầu mậu dịch với quốc gia của Bệ hạ. Chỉ là lựa chọn hàng hoá giao dịch và các phương pháp giao dịch cần phải tiếp tục đàm phán tỉ mỉ. "

"Đó là điều đương nhiên. Trước tiên, ta sẽ nhanh chóng cung cấp cho các ông binh lực cần thiết để mau chóng đoạt lại pháo đài và chống lại bất kỳ cuộc xâm lược nào của tộc Quagoa. Còn về những điều khoản quan hệ ngoại giao, mấy ngày nữa, ta sẽ gửi một đại diện đến đây, và đến lúc đó, ông hãy tiếp tục thảo luận về vấn đề này."

Ainz thở phào nhẹ nhõm.

Anh đã trao cái nhiệm vụ yêu cầu những kiến thức liên quan này cho Albedo. May mắn thay, họ không có muốn lập tức quyết định những điều trên ngay tại đây.

"Tiếp đến là vấn đề về giá cả của Bệ hạ cho việc đoạt lại vương đô; đưa những nghệ nhân rune của chúng tôi đến Vương quốc Sorcerous. Chúng tôi sẽ chấp thuận điều đó ở tại đây. Tuy nhiên, chúng tôi muốn gửi một nhóm kiểm tra đến Vương quốc Sorcerous để xem nhưng người đồng bào của chúng tôi sẽ được đối xử như thế nào, và cũng để xác nhận phúc lợi của họ. Chuyện này được không? "

"Tất nhiên. Vương quốc Sorcerous sẽ chấp nhận sự viếng thăm của đoàn kiểm tra. "

Giờ thì những Dwarf trông có vẻ đã giảm bớt được rất nhiều sự căng thẳng trong họ.

Họ dự định tiến hành thị sát nơi làm việc? Không, nhiều khả năng là họ muốn để xem Vương quốc Sorcerous có tuân thủ hợp đồng lao động giữa hai nước hay không.

Thông thường mà nói, hợp đồng lao động không bao giờ được tuân thủ. Tuy nhiên, mình thề là mình tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai có kết cục như Herohero-san. Mình sẽ xây dựng một hợp đồng với các điều khoản mà ngay cả những Dwarf cũng sẽ phải cảm thấy khâm phục, để cho những nghệ nhân rune tập trung vào công việc của họ như phát triển kĩ thuật hay mấy chuyện đại loại thế.

Ainz gật đầu với những Dwarf đang quan tâm tới những người đồng nghiệp của họ.

Không, tất cả điều này là nhờ có Quagoa. Vì chúng đã đánh hạ pháo đài nên mới có tình trạng hiện nay. Nếu chúng không tấn công Vương quốc Dwarven vào thời điểm này, mọi thứ cũng sẽ sẽ không diễn ra thuận lợi như này. Chuyện mời chào các nghệ nhân rune chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Giờ thì mình cảm thấy có tội lỗi vì đã tiêu diệt lũ Quagoa...

Rốt cuộc cũng không thể lấy ân báo ân sao.

"Vậy thì Bệ hạ định bao giờ bắt đầu việc tái chiếm Vương đô?"

"Umu ... Càng sớm càng tốt."

Tuy rằng khả năng Quagoa, kẻ đã đánh bại các Death Knight, là một người chơi rất thấp, nhưng anh không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đấy. Anh phải xác minh điều này càng sớm càng tốt.

"Vậy chúng tôi xin nhờ cả vào ngài. Để tộc Dwarf chúng tôi có thể lấy lại Feoh Berkanan giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi chắc chắn mọi người sẽ thể hiện ra sự vui mừng của họ trước sự giúp đỡ hết sức của Bệ hạ. Nói vậy có chút gượng gạo nhưng những cảm xúc đó đến từ trái tim của mỗi người."

Nói cách khác, nếu mình không thể đoạt lại thủ đô của bọn họ, quan hệ ngoại giao cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Nó không giống như họ đang cố gắng áp đặt cho mình, nhưng nó nghe rất ích kỷ.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ đẩy nhanh việc chuẩn bị", Ainz gật đầu. Sau đó, anh nhớ tới một chuyện

"Ồ đúng rồi, ta có một yêu cầu. Ta không biết mấy người có quan tâm đến nó hay không."

"Đó, đó là yêu cầu gì, thưa Bệ hạ?"

Những Dwarf hoảng sợ hỏi lại. Ainz cảm thấy không biết làm thế nào trước thái độ sợ hãi của họ. Rõ ràng là anh đã không nói bất cứ điều gì khiến họ phải sợ hãi như thế. Một mặt lo lắng về việc liệu anh đã làm một cái gì đó kỳ lạ, một mặt anh nói:

"Ta dự định tặng một món quà cho một Lizardman, nên ta muốn mượn năng lực chế tạo trang bị xuất sắc của Dwarf để làm ra một bộ áo giáp thích hợp cho anh ta."

Từ phía sau truyền đến âm thanh nín thở.

"Đúng rồi, Zenberu," Ainz quay đầu lại, nhìn về các Lizardman đang nín thở ở phía sau. "Ta dự định đưa nó cho Zaryusu. Nó chính là một món quà chúc mừng việc đứa con của anh ta chào đời."

Ainz nói về điều này bởi vì anh có ý định để bảo vệ cuộc sống của Zaryusu. Anh ta chắc chắn sẽ là cha của nhiều Lizardmen hiếm trong tương lai. Do đó, đưa cho anh ta một bộ áo giáp tuyệt vời là chuyện tất nhiên.

Sự chú ý của những Dwarf trong phòng chuyển sang Đại sư rèn đúc.

Ông ta khoanh tay trước mặt anh, môi nhếch lên thành hình へ, nhíu mày nhìn về phía Ainz. Ông ta dường như không chấp nhận yêu cầu này.

"Thế nào? Ông làm được nó không? "

Sau khi đối mặt với vấn đề được lặp lại và bị những người bên cạnh thúc giục, Đại sư rèn đúc cuối cùng cũng gật đầu, sự miễn cưỡng hiện rõ trên khuôn mặt ông ta.

"Ngài muốn kích cỡ thế nào đây? Chi phí làm nó không thành vấn đề với chúng tôi."

"Áo giáp pháp thuật có thể tự động thay đổi kích cỡ để phù hợp với bản thân người mặc nó. Ông có thể yểm phép lên nó không?"

"Tôi không tự tin trong các vấn đề liên quan đến ma thuật. Nó thuộc về phạm vi quản lý của Đại Địa Thần điện ."

"Nếu như là yểm phép cấp thấp thì không thành vấn đề. Ngài không ngại chứ, Bệ hạ? Tôi tin rằng ngài có những Phụ Ma sư tốt hơn trong lãnh thổ của mình."

Trên thực tế, chỉ có một vài Phụ Ma sư tay nghề cao trong Vương quốc Sorcerous. Cái được gọi là Phụ Ma sư về cơ bản chính là Magic Caster có những phép thuật đặc biệt, và họ vốn thuộc về Công hội Ma thuật sư. Tuy nhiên, hiện tại Công hội Ma thuật sư của Vương quốc Sorcerous chẳng khác giải tán là mấy.

Ngoài ra, những Phụ Ma sư trong Nazarick dùng tinh thể dữ liệu trong Yggdrasil. Bởi anh không thể có được tinh thể dữ liệu trong thế giới này nên anh muốn giữ chúng càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, không ai trong Nazarick có thể thực hiện kỹ thuật yểm phép của thế giới này.

Nói cách khác, Vương quốc Sorcerous không có khả năng yểm phép cho vật phẩm ma thuật. Nó đồng nghĩa rằng không cần thiết phải nói điều đó cho họ biết.

"Nếu có thể, tất cả ta phải làm là củng cố cho kĩ thuật phụ ma hiện tại. Nói chung, ta muốn có một bộ áo giáp từ thành phố này. Nó cũng sẽ tuyên truyền chút ít cho việc chế tạo trang bị bảo vệ của tộc Dwarf."

"Ho", đôi mắt của Đại sư rèn đúc thoáng thu hẹp lại. "Nó sẽ hoàn thành trong vòng một tuần."

"Thật không. Vậy thì tốt quá. Cho đến lúc đó, ta sẽ tiến hành công cuộc chiếm lại thủ đô. Chà, nếu cuộc chiến kết thúc trước khi nó hoàn thành, ta có thể chờ trong thành phố này. "

"Hừm. Sau đó, tôi sẽ tăng tốc độ làm việc."

Khá rõ ràng rằng ông ta không có ý "Thật xấu hổ nếu để ngài phải chờ đợi". Nó giống như là "tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nó vì vậy ngài không cần mất thời gian đánh đu trong thành phố này đâu."

Tại sao ông ta ghét mình đến thế nhỉ? Mình rõ ràng là anh hùng của đất nước này, đúng không? Hơn nữa còn là người đi đoạt lại thủ đô vốn bị cướp đi của họ mà? Mình không nhớ mình đã làm gì để xứng đáng với sự thù địch như vậy ... là chuyện kia sao? Ông ta đơn giản chỉ là một kẻ ngốc cứng đầu à?

"Về vấn đề chi phí-"

"Như tôi đã nói vừa nãy, không cần."

"Vậy thì chi phí chế tạo cứ như vậy đi. Bây giờ nói về phần chi phí, sản phẩm lần này cũng giống như là một món hàng mẫu. Vậy nên ta cần ông nói chi phí cho ta biết để ta có thể ước tính phải mất bao nhiêu tiền để sản xuất thứ này. "

"... Tôi không quyết định chuyện giá cả. Này, Hội trưởng Thương nghiệp, việc này giao cho ông đó. "

"Đầu tiên, chúng ta phải xem xét chuyện dùng kim loại nào chế tạo bộ giáp. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phạm vi giá cả... "

"Ah, thì ra là thế.", Ainz trả lời, cố gắng không thể hiện thái độ của bản thân. "... Vậy kim loại cao cấp nhất trong thành phố này là gì vậy?"

Nếu tên của một trong những loại quặng bảy màu được đưa ra, Ainz có thể từ bỏ các cuộc đàm phán hiện tại của mình và chinh phục tộc Dwarf bằng vũ lực.

Tuy nhiên, những lo lắng của anh không xảy ra.

Thứ kim loại mà họ nói tới là adamantite.

"Adamantite, hm? Ở đây không có loại nào cứng hơn à? Không, cho dù kim loại có độ cứng kém một chút, nhưng muốn đào được kim loại hiếm trong dãy núi này cũng là một vấn đề".

Họ cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

Có khả năng là đấy là tin tức cơ mật và họ không thể nói công khai cho Ainz nghe. Tuy nhiên, câu hỏi trực tiếp sẽ không giúp gì được. Sử dụng ma thuật quyến rũ để làm cho họ nói sẽ để lại kí ức bị kiểm soát, nếu anh không thể loại bỏ chúng sau đó, nó không phải là một lựa chọn khả thi. Đáng buồn thay, anh không có cách nào khác để tìm hiểu thêm.

Bởi vì Gondo nói rằng ông ta cũng không biết, nên anh chỉ có thể đặt hy vọng của mình trên người nghệ nhân rune lão làng này.

Trong lúc giấu đi sự thất vọng của mình, anh rút một thỏi kim loại từ bên dưới áo choàng của mình ra.

"Vậy thì kim loại sẽ do bên ta cung cấp. Chỉ cần cho ta biết chi phí gia công. "

Thứ anh lấy ra là một kim loại cấp 45. Nó không thực sự mạnh, nhưng nó mạnh hơn rất nhiều so với adamantite.

Khả năng phòng thủ của Zaryusu sẽ tăng lên nếu anh ta mặc một bộ áo giáp được làm từ vật liệu này. Nó có thể bảo vệ cơ thể anh ta khỏi phần lớn đòn tấn công của kẻ thù trong thế giới này.

"Đây là..."

Vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Đại sư rèn đúc khi ông ta đã kiểm tra thỏi kim loại, Ainz chắc chắn rằng loại quặng này không thể được khai quật ở bất cứ nơi nào xung quanh đây.

"Một thứ v ..."

Ainz ngậm miệng lại ngay trước khi anh có thể nói hết từ "vô giá trị". Bởi đây là nguyên liệu thô dành để chế tạo bộ áo giáp anh tặng cho Zaryusu nên anh không thể nói điều này trước mặt của người thợ thủ công sẽ sử dụng nó cho việc chế tạo trang bị.

"Đó là một kim loại hữu ích. Ta có một số vũ khí được làm từ loại vật liệu giống này. Xin đợi một chút."

Ainz đứng dậy và rời khỏi căn phòng trước khi mở hòm đồ của anh ra.

Sau khi một số tìm kiếm, anh rút một kiếm có hình dạng kỳ quái - một trong những loại vũ khí trong Yggdrasil được thiết kế theo kiểu ưu tiên hình thức bề ngoài hơn chức năng. Sau đó anh trở về căn phòng. Đối mặt với Ainz đang cầm một thanh kiếm trên tay, những Dwarf bị dọa đến nỗi ngồi không vững. Ainz đặt thanh kiếm trên bàn và đẩy nó qua.

Có thể đứng trước mặt Đại sư rèn đúc và làm hành động này thật là một chuyện may mắn.

Ông ta không với tay cầm lấy lấy thanh đoản kiếm đang trượt tới, mà dùng một vẻ mặt đáng sợ nhìn chăm chú vào nó. Một số điểm của nó làm ông ta chú ý.

"Cái này. Vì nó là một thanh kiếm ngắn, tôi không biết liệu ông có thể sử dụng nó như một tài liệu tham khảo cho bộ áo giáp không... Thế nào? Ông có thể làm được nó không?"

Chẳng biết vì lý do gì, những lời nói này làm mặt Đại sư rèn đúc đỏ ửng lên.

"Hãy để tôi làm cho ngài xem!"

Cảm nhận được sự quyết tâm mạnh mẽ trong giọng nói của Đại sư rèn đúc, Ainz gật đầu.

"Umu. vậy thì xin nhờ vào ông. Tóm lại ta muốn một bộ giáp lưới. Ta cũng có thể tạm thời cho ông mượn thanh đoản kiếm này; nếu ông có cần bất cứ nhu cầu gì khác, hãy cho ta biết. Zenberu, ngươi khá quen thuộc với Zaryusu. Nếu ông ấy hỏi về kích thước cơ thể, hình dạng của anh ta thì ngươi hãy trả lời ông ấy."

"Thần hiểu, thưa bệ hạ."

"Như vậy... đó là tất cả yêu cầu của ta. Nếu bên mấy người không có vấn đề gì, ta xin phép vậy."

"Bệ hạ, ngài định đi đâu?"

"Ahh, Tổng tư lệnh. Có một Dwarf mà ta cứu ở thành phố phía nam sống ở đây. Ta được mời đến nhà của ông ta, và ta sẽ ở đó ngày hôm nay. ... Chúng ta hãy để nghi thức chào mừng sau đi."

Hay đúng hơn, Ainz không muốn tự bôi xấu mặt mình, vì vậy anh muốn tránh một buổi lễ như vậy. Tất nhiên, anh không hề nói lời này ra.

Trên mặt tổng tư lệnh trong có đôi chút không thoải mái.

"Tôi hiểu suy nghĩ của Bệ hạ. Tuy nhiên, để vị cứu tinh của dân tộc đã phải tự mình lo nơi ở, nếu tin tức này truyền ra ngoài thì thật sự là có chút khó nghe. Chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng cao cấp cho ngài; ngài hãy xem xét thử xem, ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi ở đó không? "

Ainz suy nghĩ một chút. Những lời Tổng chỉ huy chấp nhận được, và ngẫm lại thì không có lý do gì để từ chối đề nghị của ông ta.

"Vậy thì cứ làm thế đi. Ta sẽ đi thăm Gondo - Dwarf đã đưa ta đến đây - và xin lỗi ông ta vì đã làm lỡ cuộc hẹn."

Mình tin rằng mấy người sẽ không còn muốn ngăn cản mình thêm nữa. Có vẻ như Tổng tư lệnh và những người khác cũng không có phản đối .

Phần 3

Một Dwarf khác bước vào. Ông ta là một nghệ nhân rune. Hiện trong thành phố này, có rất ít người tự gọi mình là nghệ nhân rune, và ông ta là một trong số ít người đó.

Vua Pháp Thuật đã đưa một loại vật phẩm nào đó cho Gondo, và ông ấy đã phân phối nó cho tất cả các nghệ nhân rune ông biết. Kết quả thật tuyệt vời. Rõ ràng còn chưa tới thời gian hẹn sẵn, chín phần mười nghệ nhân rune đã tập trung tại xưởng rèn kiêm phòng nghiên cứu của ông. Không hề nghi ngờ rằng những nghệ nhân còn lại cũng sẽ sớm đến đây.

"Ở đây!"

"Oh! Gondo! Tôi đến rồi đây!"

Sự chờ mong hiện rõ trên khuôn mặt của Dwarf đang đi tới.

"Được rồi, giờ thì đưa món đồ đó cho tôi như đã hứa đi!"

Hành động này đến cùng đã được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần? Trong khi bản thân cảm thấy khó chịu, Gondo đã coi nó như là một hình thức của công việc, và ông đưa cho Dwarf này một câu trả lời giống hệt với câu mà ông đã trả lời cho tất cả những Dwarf khác:

"Vua Pháp Thuật có chuyện muốn nói với tất cả mọi người. Ông sẽ nhận được nó sau khi kết thúc cái kia. "

"Cái gì?"

"Tôi đã nói với ông rồi mà, đúng không? Trước khi tôi đưa cho ông chai nước nhỏ đó. Bệ hạ có đôi lời muốn nói, và sau khi lắng nghe xong nó, ông sẽ nhận được chai lớn."

"Hừm, nghe có vẻ là đúng có chuyện như vậy..."

"Được rồi, nếu ông hiểu thì qua đó ngồi chờ đi."

"Umu ...Còn nữa, ah, Gondo. Về chuyện đó..."

Gondo không cần nghe cũng đã biết. Bởi tất cả nhệ nhân, những người đã đến đây, đều nói như vậy.

"Ngoại trừ Bệ hạ ra, không ai có thứ rượu vang như vậy. Ông hiểu không? Ông hiểu rằng một loại rượu như vậy có thể được tìm thấy trong đất nước này sao? "

"Mm, Ừm. Đúng. Hương vị, giống như niềm vui lan truyền qua miệng ... Nó chảy xuống cổ họng, đến ruột thì tạo cảm giác nóng rực... "

"Ừm. Được rồi, qua bên kia ngồi đi. "

Gondo đẩy Smith - người đang tưởng tượng thú vui vô hình - về hướng thích hợp.

"Thôi nào, đừng như thế. Ông cũng uống qua nó rồi, đúng không? Ông hiểu cảm nhận của tôi mà, phải không? "

"Tôi chưa bao giờ chạm vào nó. Tôi không phải kiểu người thích uống rượu."

"Ồ, thật là lãng phí! Gondo, ông đã bỏ lỡ mất bốn phần cuộc sống!"

"Đươc, được, được rồi, mau mau ngồi xuống. Hãy nhìn xem, đám bên kia đều uống qua, ông nên đi thảo luận với họ. "

"Ohhh! Có thật không?!"

Người thợ rèn hào hứng chạy qua và sau đó đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, ông quay lại nhìn Gondo. Phần lớn người ở đây cũng đã làm điều đó.

"Tôi nói này, Gondo."

"Tốt rồi. Đừng lo lắng về tôi."

"Có thật không? Nhưng..."

"Tốt rồi. Đó là lý do tại sao ..."

"...Tôi hiểu. Tuy nhiên, có một điều ông phải nhớ kỹ. Ông có thể đến nhờ tôi giúp đỡ bất cứ lúc nào."

Sau khi nói như vậy, người thợ rèn tới ngồi với những người khác. Sau đó, ông tham gia cuộc thảo luận nhiệt tình về những đề tài liên quan đến rượu.

Cảm thấy có chút đau lòng, Gondo thở dài một hơi.

Vua Pháp Thuật Ainz Ooal Gown đã cho Gondo một món đồ nào đó để tập trung các nghệ nhân rune lại.

Vật đó là rượu vang.

Gondo không uống, nhưng không có Dwarf nào có thể cưỡng lại hương vị của loại rượu vang hảo hạng đó. Như vậy, bằng việc kích thích khẩu vị của họ với một bình nhỏ của loại rượu kỳ lạ và hứa hẹn rằng nếu họ tham gia hội nghi, sau khi kết thúc, họ sẽ nhận được một chai rượu vang lớn, họ sẽ có thể tập trung được khoảng chừng một nửa số nghệ nhân. Đó là những gì Vua Pháp Thuật đã nói. Tuy vậy-

Gần như không còn chỗ trống.

Gondo lại thở dài. Lấy tư cách cá nhân mà nói, ông không muốn tập hợp bọn họ với thủ đoạn rẻ tiền như vậy. Thay vào đó, ông muốn dựa vào niềm tự hào là nghệ nhân và triệu tập họ đến hội nghị.

Hay đúng hơn - đó chỉ là mong muốn ích kỷ của Gondo.

Vua Pháp Thuật sử dụng phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để tập trung các nghệ nhân lại. Dựa vào niềm tự hào của họ để tập trung họ lại với nhau không nghi ngờ gì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian quý báu.

Các nghệ nhân rune đang ở trong một tình thế tàn khốc. Họ đã bị đánh mất chứng minh sự tồn tại của họ và tổ tiên, trong khi tất cả những gì chờ họ ở phía trước lại là bóng tối. Sa lầy trong suy nghĩ tiêu cực, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người trong số họ đã từ bỏ bản thân. Rất ít Dwarf vẫn tự gọi mình là nghệ nhân rune và làm công việc của họ. Hầu hết trong số họ đều đã gỡ bảng hiệu xưởng làm việc xuống, mỗi ngày nhận lấy lương thực và sống một cuộc sống không có giấc mơ, vô vọng.

Người đó có thể nhen nhóm ngọn lửa đã tắt trong lòng bọn họ không?

Gondo háo hức mong đợi Ainz và điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Đến thời gian chỉ định, Gondo kiểm tra số lượng Dwarf đã có mặt. Không ai vắng mặt cả.

"Thế nào? Ainz-sama hỏi ông là có thể bắt đầu chưa."

Cô gái chạy đến bên Gondo là một trong những phụ tá thân tín của Vua Pháp Thuật, Dark Elf -Aura.

"Oh, cô có thể nói với Bệ hạ rằng tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ và không có vấn đề gì cả."

"Xong ngay ~"

Cô gái chạy đi. Gondo nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của cô nhóc.

Ông cũng không rõ cô nhóc rốt cuộc có thân phận gì. Tại sao vị vua Undead hùng mạnh kia lại có thể trọng dụng cô nhóc nhiều như thế? Cô nhóc là những bằng chứng về tình hữu nghị giữa ngài và tộc Dark Elf à?

Trong lúc Gondo suy nghĩ điều này, Ainz Ooal Gown bước về phía đài cao. Bên cạnh anh là một nữ thuộc hạ thân tín khác.

"Ohhhhhhh!"

"Đó là undead!"

"Một kẻ thù?!"

Những Dwarf trong phòng rơi vào hỗn loạn. Đó là chuyện đương nhiên. Undead là những kẻ thù của tất cả sinh vật sống.

"Cái đó-"

"-Im lặng."

Người phụ nữ- Shalltear Bloodfallen - nâng chai rượu trên tay cô lên.

Đôi mắt của mọi người có thể nhận ra ánh sáng rực rỡ màu hổ phách trong chai đó. Họ là một nhóm người thực tế, do đó sự chú ý của họ đã dời đến cái chai thay vì khuôn mặt Undead của Ainz, và họ đồng loạt im lặng.

"Ainz-sama, ngài có dặn dò gì sao?"

"Không, không có gì. Làm phiền ngươi rồi, Shalltear... Được rồi, hoan nghêng các vị đã đến. Có đủ rượu cho tất cả mọi người, vì vậy khi kết thúc, hãy cầm lấy một chai trước khi rời khỏi đây. Cho đến lúc đó, ta hy vọng các vị sẽ giữ im lặng và lắng nghe ta nói chuyện. Tất nhiên, nếu mấy vị cảm thấy rằng những lời của kẻ undead này không đáng nghe, các vị có thể tự do rời đi. Tất nhiên, người đó sẽ không nhận được một chai rượu này. "

Ánh mắt của Vua Pháp Thuật chậm rãi quét qua những Dwarf có mặt ở đây.

Phương thức truyền đạt của anh - từ thái độ cho tới ngôn từ và nhiều thứ khác - đều mang tính áp đảo mạnh mẽ. Đó là ý chí của một vị vua có địa vị cao nhất, đặc biệt là thái độ kiêu ngạo làm cho bọn họ cung kính trước mặt anh. Dường như bên trong mỗi ngón tay của anh đều chứa năng lượng.

"Vậy thì ... Ta tin tưởng không có ai phản đối nếu ta bắt đầu nói nhỉ?"

Những Dwarf duy trì sự im lặng, gật đầu.

"Thứ nhất, ta là Vua Pháp Thuật Ainz Ooal Gown. Vùng phía nam của dãy núi này, xuyên qua Rừng Đại Ngàn Tove, thuộc về ta. Có thể gặp mặt các nghệ nhân rune, ta cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Được rồi: ta có một đề nghị rất đơn giản, đồng thời cũng là lời yêu cầu. Hãy đến với đất nước của ta. Ta muốn sử dụng kỹ thuật rune của các bạn để bắt đầu một cuộc cách mạng trong kỹ thuật phụ ma vật phẩm ma thuật. "

Những lời Vua Pháp Thuật giống như một mũi gai nho nhỏ được tạo ra từ sự thất vọng và nản lòng đâm vào tim Gondo và ông thấy đau.

Gondo lắc đầu.

Ông để cái vấn đề của cha và ông nội của ông sang một bên và nhìn vào khuôn mặt của các nghệ nhân. Khuôn mặt của họ đều hiện lên vẻ cay đắng. Phản ứng của họ không giống như họ sẽ tích cực đáp lại.

"Xin lỗi, nhưng tôi có một câu hỏi."

Một Dwarf, người giơ tay lên, liếc nhìn Gondo.

"Tại sao ngài muốn kỹ thuật của chúng tôi? Nói một cách thẳng thắn, nó là một kỹ thuật đã chết ở đất nước này."

Người nói là một nghệ nhân lớn tuổi trong số những người ở đây.

"...Rất đơn giản. Ta muốn các ngươi để tái hiện những kỹ thuật đã thất truyền. "

"Thất truyền?"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của những nghệ nhân rune, Vua Pháp Thuật rút ra một thanh kiếm.

Đám Dwarf đồng thanh kêu lên một tiếng.

Đó là sự kinh ngạc khi được nhìn thấy một thanh kiếm được rút ra từ không khí. Hoặc đó cũng có thể là sự sợ hãi đối với vị vua có cơ thể là một bộ xương, tỏa ra vầng sáng tà ác, tay cầm chặt một thanh kiếm.

Nhưng lý do làm Gondo vô tình phát ra tiếng kêu khác tất cả mọi người khác ở đây.

Đó là một thanh kiếm có phẩm chất lạ thường với thân kiếm màu đen. Ông chưa từng thấy một lưỡi kiếm sắc bén nào tỏa ra ma lực mạnh mẽ như thế.

"Đây...Đây là một thanh kiếm có sức mạnh rất lớn..."

"Lợi hại ... Cả đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế..."

"Chẳng lẽ nó chính là thanh kiếm trong thần thoại tộc Dwarf?"

"Ohhh! Tôi, tôi giờ đang được chiêm ngưỡng một món đồ vật rất tuyệt vời..."

Vua Pháp Thuật giơ thanh kiếm lên, như thể để những Dwarf quan sát được hết nó. Tầm mắt Gondo không tự chủ được, dõi theo vầng ánh sáng kia.

"Được rồi, quý vị, hãy chú ý đến thân thanh kiếm."

Gondo nghiêm túc nhìn vào chỗ xương ngón tay Vua Pháp Thuật chỉ và kêu lên. Mà các thợ rèn khác cũng phản ứng giống hệt vậy.

Có 20 rune màu tím được chạm khắc trên đó.

Tuy nhiên, trong những người này chỉ có Gondo chú ý tới một trong những rune khắc trên thanh kiếm giống với một rune mà Vua Pháp Thuật đã mô tả trong cuộc gặp gỡ của họ trong đường hầm.

Mình hiểu rồi. Thì ra đó là lý do tại sao ông ta biết rất nhiều về rune.

Ông ta hẳn đã thu được những kiến thức sau khi nghiên cứu cẩn thận thanh kiếm đó.

"Sau đó, tôi muốn hỏi các thợ rèn có mặt tại đây. Có 20 rune được khắc trên thanh kiếm này; chuyện như vậy có thể xảy ra sao?"

Câu trả lời thì không cần phải nói- đó là không thể. Không ai ở đây có thể làm điều đó, dù họ cố gắng thế nào. Nhưng mà thanh kiếm này dường như tồn tại ở chỗ này chỉ để chế nhạo sự bất lực của họ.

Đám nghệ nhân đã đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, trong mắt họ dấy lên một ngọn lửa cháy hừng hực. Nó không hề giống với ngọn lửa khi họ nói về đồ uống. Sau đó, đám người tràn lên giống như một đám zombie lao về phía sinh vật sống, đến chân của Sorcerer King.

"Hãy để tôi nhìn!"

"Xin vui lòng! Hãy để tôi chạm vào nó một chút! "

"Tôi không chừng có thể biết được điều gì! Tôi xin ngài!"

"Láo xược!"

Cô gái tóc bạc nhìn chằm chằm vào những Dwarf đang lấn tới với một vẻ mặt đáng sợ. Những Dwarf bị đóng băng trong nháy mắt, như thể họ bị một lưỡi dao băng giá đâm xuyên qua. Và sau đó -

"-Các vị ồn ào quá. Trật tự nào."

Không nghi ngờ gì nữa, họ đang đứng trước trước mặt một người cai trị thực sự.

Chỉ có những người cai trí biết rõ địa vị của chính mình mới có thể tỏa ra một áp lực như thế. Không, phải nói là đó là sự tồn tại của kẻ chi phối cái chết, cho nên mới tỏa ra vầng hào quang đó.

Gondo đã biết điều này từ lúc ông gặp Ainz trong đường hầm, nhưng Ainz đã không tiết lộ thân phận kẻ cai trị của mình. Có lẽ đó là một hành động để cho Gondo không chùn bước vì sợ hãi. Đây mới là bản chất thật của Vua Pháp Thuật.

Tuy rằng mình không nhìn ra vẻ mặt của ông ta nhưng ông ta có vẻ hài lòng. Hẳn là do tất cả mọi người đang hành động theo dự định của ông ta.

"Xin chờ một chút. Hãy nghe ta nói hết đã. Sau đó, các vị có thể chạm vào nó trực tiếp mà không có vấn đề gì. Nếu mọi người không ngồi xuống thì ta sẽ không thể tiếp tục được, và các vị cũng không lấy được thanh kiếm này. "

Với vẻ mặt chán nản - bị uy hiếp bởi bầu không khí bá chủ của nhà vua - những người nghệ nhân quay trở về chỗ ngồi của họ.

"Cảm ơn. Vậy thì, ta sẽ nói tiếp ở chỗ ta dừng lúc trước. Câu hỏi của ta vẫn như cũ - có khả năng khắc 20 rune lên một thanh kiếm không?"

Mọi người nhìn đến người thợ rèn già nhất và giàu kinh nghiệm nhất. Ông ta lắc đầu bất lực và trả lời:

"Không làm được. Lão già này biết nhiều nhất cũng chỉ có 6 cái. "

Một loạt những câu hỏi đã nổ ra.

"Cái gì? 6 cái? Tôi biết nhiều nhất cũng chỉ là 5 cái! "

"...Thật sao. Có vẻ như ít ai biết điều này, nhưng cách đây 200 năm, cây búa trong tay nhà vua có khắc sáu rune. Đó là bảo vật của tộc Dwarf được chế tạo ra trong niên đại huy hoàng của những nghệ nhân rune."

Gondo nhớ lại ông nội của ông.

Ông nghĩ về khuôn mặt của một nghệ nhân rune lão luyện, người đã tham dự vào việc chế tạo vũ khí 200 năm trước.

"Ohhhh! Đó có phải là chiếc Warhammer có thể làm rung chuyển cả mặt đất? Tôi nghĩ rằng tôi đã từng nghe qua nó trong một bài hát ... "

"Đúng vậy. Ngay cả những nghệ nhân rune được ca ngợi là thiên tài và thần đồng trong thời đại kia cũng không thể tạo ra một vũ khí khắc 20 rune... "

"Ta hiểu rồi. Vậy ra đây là một vũ khí được thực hiện với kỹ thuật thất truyền? "

"Hm? Ngài cũng không biết sao, Bệ hạ? "

"Ta không rõ thanh kiếm này được làm ra như thế nào. Nói thật, nó chỉ đơn thuần là vật sở hữu của ta. Và ... tác giả của nó không còn ở trên thế giới này. "

"Ý ngài là ... kỹ thuật quý giá đó đã biến mất rồi sao?"

Vẻ đau khổ vô cùng hiện trên khuôn mặt của các thợ rèn. Gondo cũng cảm thấy như vậy.

"Vì lý do đó-"

Những lời của Vua Pháp Thuật làm mọi người đồng thời nhìn lên.

"Vì lý do đó, ta muốn phục sinh những kỹ thuật này. Vì vậy, ta cần sức mạnh của các vị. Ta muốn các vị làm một cái gì đó giống với thanh kiếm này, chi phí không thành vấn đề."

Sự im lặng buông xuống.

Không cần phải nói, đó là bởi vì tất cả họ đều nhận thức được đây là chuyện gần như không thể nào.

Ngay cả nghệ nhân rune giỏi nhất trong những người ở đây lúc này cũng phải gắng hết sức mình để khắc bốn rune lên cùng một vật. Mà Vua Pháp Thuật đang hỏi về số lượng gấp năm lần chỗ đó. Tuy nhiên, không ai trong số họ nói ra được mấy chữ này. Họ có sự kiêu ngạo của người thợ rèn và sau khi nhìn thấy tác phẩm của thần, của người đã từng là thợ rèn, họ không thể nói ra được lời từ chối.

Thanh kiếm ấy giống như một thách thức từ những thợ năm xưa đến những thợ rèn ngày nay, Gondo nghĩ.

"Tôi muốn làm ra nó."

Có người thì thầm những lời đó.

Ngay sau đó, giọng nói đó không phải là của một người.

"Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng muốn thử."

"Ừm, tôi muốn cho thế giới thấy một huyền thoại thực sự trông như thế nào."

"Không, tôi sẽ là một trong số những người sẽ được tôn vinh là một huyền thoại mới."

"Nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì. Tôi mới là một trong những người thích hợp gánh vác trọng trách này. "

Những âm thanh của một tràng pháo tay vang lên trong không khí. Nguồn của nó đến từ Vua Pháp Thuật đang đứng ở trên bục. Mặc dù họ không biết ông ta làm thế nào để tạo ra tràng âm thanh đó với đôi bàn tay xương xẩu của ông ta, nhưng người ta nói rằng tất cả mọi thứ đều có thể đối với một Magic Caster.

"Quá tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các người là có thể khai phá ra kỹ thuật như vậy sao? Có thể cao giọng thách thức một huyền thoại sao? Có thể là có và cũng có thể là không. Vì vậy, ta hy vọng các ngươi sẽ đến với đất nước của ta và cống hiến cuộc sống của các ngươi để khai phá những kỹ thuật mới. "

Sự im lặng bao trùm một lần nữa.

Gondo hiểu rõ về cảm thụ của họ.

Vua Pháp Thuật đã cho cung cấp những người này - người đã nhận thức được rằng kỹ thuật của họ trên thực tế đã tuyệt chủng trong Vương quốc Dwarven - một cơ hội tỏa sáng cuối cùng trong lòng bàn tay dang rộng của ông ta.

Chẳng lẽ họ không nên đặt cược cuộc sống của họ vào thách thức này?

"Thôi được rồi, ta sẽ giao thanh kiếm này cho các vị."

Vua Pháp Thuật bước từ trên bục xuống, đưa thanh kiếm trong tay mình cho một trong những người thợ lớn tuổi. Có lẽ đó là sự trùng hợp, hoặc có lẽ anh đã điều tra từ trước, nhưng người đàn ông mà anh đưa thanh kiếm cho được coi là một thiên tài chỉ đứng sau người cha đã mất của Gondo, và lời nói của ông ta có nhiều trọng lượng trong giới nghệ nhân rune.

Ông ta không vươn tay ra nhận lấy nó.

Bị mê muội cũng là điều tự nhiên khi được trao tận tay với một thanh kiếm mạnh mẽ như vậy.

"Là, là thật sao? Sẽ ổn khi giao một thanh kiếm mạnh mẽ - một món vũ khí mà tôi không bao giờ có thể nhìn thấy một lần trong cả cuộc đời- cho một người như tôi?"

"Ngay bây giờ, các vị không phải là những Dwarf bị cám dỗ bởi rượu, mà là những nghệ nhân rune muốn khiêu chiến một thách thức. Ta có thể đặt niềm tin vào đó. Ngoài ra, ta sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian. Vì vậy, ta chỉ đơn giản là cho các vị mượn nó. "

Dwarf đó đứng thẳng người lên.

"...Tôi hiểu rồi. Vậy thì, xin ngài vui lòng cho phép tôi mượn dùng nó, thưa Bệ hạ."

Ông ta cúi đầu thật sâu, và nhận thanh kiếm với một sự cung kính tuyệt đối.

"Tuy nhiên, ta phải nói rằng ta không hiểu rõ kỹ thuật của nghệ nhân rune. Có thể khắc một rune trên một lưỡi kiếm và sau đó tiếp tục phụ ma nó với ma thuật được không? "

"Không thể, thưa Bệ hạ. Rune là loại ngôn ngữ chứa đựng mana. Như vậy, rune chạm khắc và phụ ma bài xích lẫn nhau. Nếu một Magic Caster mạnh mẽ cố gắng tiến hành phụ ma, rune sẽ bị bóp méo. "

"Như vậy à..."

"Ngài nói rằng sẽ rời khỏi Feoh Ger, vậy ngài muốn đâu?"

"Ah, ta sẽ được đi đến thủ đô cũ của mấy người."

Tất cả Dwarf kêu lên cùng một lúc.

Anh có thể nghe thấy họ nói những câu như " Nó đã bị hủy diệt rồi" "Đến chỗ nguy hiểm đó-----" "Hiện tại lũ Quagoa vẫn cai trị nơi----"

Gondo cũng biết gần hết những tin tức đó, nhưng trong đó có một tin tức mà ông không thể bỏ qua.

"Họ nói rằng có ba mục khảo nghiệm đang chờ những người muốn đi đến đó từ nơi này. Nó không quan trọng sao? "

"Ba chỗ hiểm địa, được cho là không thể vượt qua. Thậm chí nếu vượt qua được hiểm địa đầu tiên...nhưng Mê cung tử vong là bất khả xâm phạm. "

Tất cả người nói chuyện đều là Dwarf cao tuổi. Đúng như dự đoán về những người già sống qua những năm tháng dài đằng đẵng, có vẻ như họ biết những điều mà đến Gondo cũng không biết tí gì. Tốt nhất là hỏi họ cặn kẽ về điều đó và thông báo cho Vua Pháp Thuật.

Nghệ nhân rune lớn tuổi, người đứng thẳng người lên, đưa lời khuyên của ông ấy đến Vua Pháp Thuật với một thái độ nghiêm chỉnh.

"Bệ hạ, hiện tại nơi đó có lẽ đã là nơi ẩn náu của một con rồng khổng lồ. Nói không chừng chúa tể của những con Dragon Frost, White Dragon Lord, cũng ở tại. Kẻ đó là lý do cho sự hủy diệt của Feoh Tiwaz. Tôi biết Bệ hạ rất mạnh, nhưng theo ý kiến khiêm tốn của tôi, Dragon Lord cũng mạnh không kém ngài. Tôi cầu nguyện, ngài sẽ chăm sóc bản thân. "

"... Một con rồng à. Nó đúng là một đối thủ rất thú vị. Như vậy, ta sẽ cẩn thận đối phó với nó."

Sau chuyện này và trả lời một số câu hỏi đơn giản hơn, hội nghị lần này liền giải tán. Điều này là bởi tất cả mọi người đều nhận ra rằng nếu nó kết thúc sớm hơn, Vua Pháp Thuật sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho việc giành lại Vương đô cho họ. Họ thực sự rất băn khoăn với điều đấy, Gondo nghĩ như thế.

Hoặc có lẽ, họ muốn kiểm tra thanh kiếm họ đã nhận được.

Gondo không biết được đâu là câu trả lời đúng, nhưng nhớ tới ngọn lửa cháy hừng hực trong con mắt của các thợ rèn Dwarf , nó có lẽ là ý sau.

***

Mong muốn hét lên "Yahoo!" tràn đầy trong Ainz.

Anh cảm thấy như thế kể từ khi hoàn thành bài diễn thuyết của mình. Nó không khác lúc anh là Suzuki Satoru. Cho dù anh thành công hay thất bại, anh muốn hét lên thật to khi anh đắm mình trong cảm giác giải thoát và giải phóng.

"Thật lợi hại, Ainz-sama! Đám người kia hoàn toàn bị kích động bởi những lời của ngài!"

"Nó thực sự đáng kinh ngạc. Người duy nhất trong Nazarick người có thể làm điều đó là Người, Ainz-sama! "

Ainz chống lại sự thẹn thùng "Ah, không có ~" khi Aura và Shalltear khen ngợi anh. Có lẽ nếu họ là Demiurge hoặc Albedo, anh có thể nhìn trộm vào họ trong khi tự hỏi liệu có phải họ đang nhạo báng anh không. Nhưng nếu là Aura và Shalltear, anh có thể thẳng thắn tiếp nhận lời nói của họ. Có lẽ nếu anh là Suzuki Satoru, anh thậm chí có thể nói, "Mệt không, có muốn uống chút gì không?" và đi về hướng một máy bán hàng tự động, nhưng người đàn ông cai trị Nazarick và Vương quốc Sorcerous không thể nói những điều như vậy.

"-Hm, chẳng có gì ghê gớm đâu. Ta chắc chắn Demiurge hoặc Albedo có thể làm việc đó tốt hơn. "

"Chắc chắn không!"

"Yup yup! Ngay cả hai người kia cũng không thể chơi đùa lũ Dwarf thuận lợi như vậy được!"

Ainz không cảm thấy như vậy, nhưng tình hình phát triển thuận lợi như vậy nằm ngoài dự kiến của anh. Và sau đó, cảm giác tội lỗi về việc thuận lợi ngoài ý muốn như thế thoáng dâng lên.

Đương nhiên, thanh kiếm anh cho những Dwarf xem là một vật phẩm từ Yggdrasil.

Yggdrasil không có cái gọi là hệ thống rune. Hoặc nó có tồn tại trong dữ liệu của trò chơi, nhưng nó đã không được ai phát hiện cho đến giây phút cuối cùng. Do đó, các rune khắc trên thanh kiếm chỉ đơn thuần là hoa văn -để trang trí.

Lúc đầu, anh chỉ nghĩ có lẽ họ sẽ quan tâm đến cách chế tạo nếu họ nhìn thấy thanh kiếm này. Tuy nhiên, cường độ của phản ứng của họ nằm ngoài dự liệu của anh, đến mức anh hối hận khi nói rằng anh muốn họ làm ra một thanh kiếm như thế.

Tuy nhiên, Ainz đè xuống cảm giác đó.

Anh đã phải tăng cường Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Bởi trong tương lai, có thể xuất hiện một kẻ thù sở hữu một WI, hoặc một người chơi đang ẩn nấp đâu đó, nên anh cần phải tăng sức mạnh chiến đấu của họ.

Ainz nhìn Shalltear.

Cô là một Vampire nữ và là người dường như bị đỏ mặt khi xấu hổ - thực sự anh khá ngạc nhiên khi nghĩ về điều đó. Cô là một hạt giống mà Peroroncino đã để lại. Và cô ấy là NPC đầu tiên anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc dùng đôi tay của mình để giết chết cô.

Cảm xúc căm giận bắt đầu bành trướng bị 'ức chế cảm xúc' của anh loại bỏ, nhưng ngay cả như vậy, anh không thể quên nó. Anh không thể quên được cái bóng của chủ sở hữu của WI đó, người đã bắt anh phải làm một điều như vậy.

Vì đạt được mục tiêu của mình, thậm chí làm cho người khác đau khổ bằng những lời nói dối là những chuyện nhỏ bé không đáng kể. Điều quan trọng nhất trong thế giới này là cư dân của Nazarick. Tất cả sinh mệnh khác đều thấp hơn hai hoặc ba nấc so với họ .

Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng.

Nếu tất cả sinh mệnh đều bình đẳng, vậy thì anh muốn đưa một kẻ phạm tội, người đã tra tấn người khác đến chết, lên một chiếc ghế điện và một chiếc ghế điện khác thì là kẻ đã nói tất cả sinh mệnh đều bình đẳng, và sau đó để người sau quyết định nên giết người trước hay không. Bất cứ ai ở trong tình huống này thực sự có thể nói rằng họ có thể ủy thác cho số phận của người kia vào một cú tung đồng xu thì niềm tin của kẻ đó là thật.

Tuy nhiên, Ainz sẽ giết trước người trước mà không chút do dự. Điều này là bởi vì Ainz biết rằng cuộc sống là không bình đẳng. Không thể so sánh cuộc sống của các NPC trong Nazarick đối với cuộc sống của người dân bên ngoài nó.

" Không hổ là Ainz-sama !"

"Người nói thật không sai chút nào!"

Trước khi anh có thể hoàn thành suy đoán của mình suy nghĩ, những lời khen ngợi của Aura và Shalltear đâm vào trái tim của anh. Bất kể trường hợp nào-

"Đừng nói ta đã 'chơi đùa' với họ. Ta chỉ nói với họ sự thật. "

Vì để Gondo, người còn đứng ở phía sau, nghe được, anh đã nói với họ như thế.

Tuy nhiên, khi không có chút phản ứng nào từ phía sau, Ainz cảm thấy hơi bối rối, và quay đầu lại.

Gondo cúi đầu, cất những bước chân trầm thấp, chuẩn bị sẵn sàng tiễn đưa Ainz.

"... Làm sao vậy, Gondo?"

Sau khi được hỏi, Gondo ngẩng đầu lên.

"...Vua Pháp Thuật Bệ hạ. Vì ngài nói những lời kia trước mặt người, tôi tự hỏi liệu Hội đồng sẽ tán thành việc gửi những nghệ nhân rune sao? "

"Đúng là như thế. Họ nói rằng sắp tới họ cũng sẽ cử đoàn kiểm tra để xem nếu họ có bị đối xử như nô lệ không, nhưng về cơ bản, họ đồng ý làm như vậy ".

"Vậy sao ... Nhưng không phải những người đứng đầu kia thực tế đã cảm thấy kỹ thuật rune đã không còn cần thiết ư?"

Nước mắt của Gondo chảy xuống gò má

Ainz đã bị sốc, ngoại trừ hồi còn nhỏ, nước mắt của một người đàn ông không phải là thứ dễ nhìn thấy.

Những giọt nước mắt phải đã rơi xuống bởi vì ông đã học được rằng thứ nghệ thuật mà ông ngưỡng mộ, thứ nghệ thuật mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị đánh giá là vô giá trị và bị ruồng bỏ bởi chính đất nước của mình.

Nhưng mà đúng là như vậy phải không, Ainz nghĩ. Trong hoàn cảnh Vương quốc Dwarven, sẽ rất khó để họ từ chối yêu cầu của một quốc gia đã cam kết gửi quân tiếp viện.

Hi sinh lợi ích của thiểu số vì lợi ích của đa số. Đó là một sự thật với các quốc gia.

Cho dù là Ainz, vì Nazarick, anh cũng sẽ giết chết hàng trăm triệu con người.

Tuy nhiên, không cần thiết nói với Gondo những thứ này.

"Thật vậy, Gondo. Đất nước này dường như xem những nghệ nhân rune như món hàng dùng một lần. Họ trao những người thợ cho ta mà hầu như không có bất kỳ sự phản đối nào cả."

Đối với Gondo, và những nghệ nhân rune khác, những người có thể nghe thấy điều này từ ông ta, nhất định phải để họ quyết tâm từ bỏ đất nước của mình ở một mức độ nào đó. Rất khó khăn để hoàn toàn rời bỏ vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng nó vẫn là một bước cần thiết để họ cống hiến lòng trung thành sâu sắc nhất cho Vương quốc Sorcerous.

Ainz nhẹ nhàng vỗ vai Gondo.

"Thế nhưng ta thì khác. Ta cảm nhận được tiềm năng từ những nghệ nhân rune."

Đó là thứ mà giấc mơ mà Gondo cũng không thể thực hiện. Nếu độc chiếm được những người nắm giữ những kỹ năng đặc thù và sử dụng các nghiên cứu của họ có thể cho phép anh phát triển một biện pháp đối phó lại kẻ thù và vũ khí rune của hắn.

Kiến thức chính là sức mạnh.

"... Ngay cả khi ông bị một quốc gia bỏ rơi, nhưng đó không phải một sự kết thúc khi mà một quốc gia khác vẫn cần đến ông, không phải sao?"

Ainz vỗ nhẹ nhiều lần vào vai Gondo. Gondo lau mặt một cách vụng về.

"... Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa bệ hạ. Xin cho phép thần đáp ứng mong đợi của ngài với tất cả sức lực của mình. "

"Umu, Umu. Ta rất kỳ vọng đó. "

Ainz mỉm cười - mặc dù khuôn mặt của anh không di chuyển - " như muốn nói "Ta tin tưởng ông".

Tuy nhiên, Ainz đã từng nghĩ rằng.

Sẽ khá may mắn nếu anh có thể tìm hiểu thêm về Thủ đô cũ của Vương quốc Dwarven. Anh có lẽ sẽ cần Gondo làm một số việc để thu thập thêm thông tin. Và sau đó, anh có chuyện muốn nói với Tổng tư lệnh.

Loài Rồng trong Yggdrasil được thiết lập là một chủng tộc có thể sống mãi mãi. Chúng sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng cũng không kỳ quái. Vì vậy, có khả năng nhất là một con Dragon Frost đang đợi mình ...

Đột nhiên, khuôn mặt của một người thiếu niên- không, một người phụ nữ trẻ xuất hiện từ bên trong ký ức mỏng manh của anh.

"Xác thực cô ấy đã từng nói cô ấy muốn giúp mình tìm hiểu một chút về chúng ... Thật là đáng tiếc."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Chương 5: Chúa Tể Rồng Sương Giá

Phần 1

Sáng hôm sau.

Ainz quyết định xuất phát sớm để lấy lại Thủ đô trước đây của Dwaven, Feoh Berkanan, nhưng vào trước lúc anh rời đi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Đó là Gondo.Ainz nghiêng đầu. Anh không biết tại sao ông ta lại đến đây.

"-Ngươi tới tiễn ta sao?"

"Không, thần đến dẫn đường cho ngài."

Ainz chớp mắt. Anh đã từng nói là anh sẽ cần một Người lùn dẫn đường đến Thủ đô Dwaren cũ. Hội đồng ngay lập tức chấp nhận yêu cầu, và Ainz đoán rằng Người lùn đó sẽ có thêm nhiệm vụ theo dõi anh, vì vậy anh nghĩ rằng họ sẽ chọn một Người lùn không có quan hệ với anh.

"Ngày hôm qua, sau khi chia tay với ngài, thần đã nghe được nhiều điều từ các nghệ nhân rune khác. Thần cảm thấy rằng thần hiểu con đường tới Thủ đô Hoàng Gia hơn những người lùn khác. "

"Vậy thì, nếu con đường hầm đến Thủ đô bị sụp, ông có thể tìm một con đường thay thế không? Có thể ông sẽ cần phải thích ứng với những tình huống khác nhau giống như khi chúng ta đi trên mặt đất. Ông làm được điều đó không?"

"Thần đã nghiên cứu nó hết mức có thể. Xin cho phép thần dẫn đường cho Người."

"Umu."

Ainz bắt đầu suy nghĩ.

Thật sự thì việc đưa Gondo theo sẽ đem lại nhiều rủi ro hơn. Tuy nhiên, nếu Hội đồng đã cho phép, và hơn nữa Ainz là người duy nhất phản đối và yêu cầu thay đổi, khả năng anh nhận được một người dẫn đường khác sẽ rất thấp.

"... Ông là một chiến binh? Hoặc ông biết chiến đấu không?"

"Không, thần không biết. Thần biết mình không có chút liên quan gì đến lĩnh vực đó. Tuy nhiên, thần đã sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm, và sẽ không ai đổ lỗi cho ngài nếu thần chết. Ngoài ra, thần có chiếc áo choàng cha để lại. Đó cũng là lý do tại sao họ lại chọn thần. "

Chủ yếu là nhờ chiếc áo choàng tàng hình đó.

Ainz đã lên kế hoạch để bảo vệ người dẫn đường của mình, dù anh cảm thấy không yên tâm khi mang theo một người lùn không có khả năng chiến đấu. Và trong khi anh có thể hồi sinh ông ta với ma thuật ngay cả khi ông ta ngỏm củ tỏi (miễn là ông ta có đủ cấp độ), Gondo có thể có những suy nghĩ "thế là hết" nếu ông ta tạch.

"Ông cần phải thông báo cho họ khi ta đã đuổi hết lũ Quagoa ra khỏi Thủ đô Hoàng gia, đúng chứ? Nếu ông chết trên đường đi, mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn đối với ta... và còn các vấn đề của những nghệ nhân rune kia nữa. Ta muốn ông ở lại đây hơn. "

Gondo từ từ tiếp cận Ainz và lặng lẽ nói:

"Thủ đô Hoàng gia có một kho tàng rộng lớn. Trong trường hợp nó chưa bị ai chạm tới, thì nó sẽ chứa rất nhiều báu vật của tộc Người lùn. Trong đó cũng chứa một vài vũ khí của cha thần và những kỹ thuật của hoàng gia. Ngoài ra ai mà biết được trong đó có cất giữa bản hướng dẫn kĩ thuật của những nghệ nhân rune trong quá khứ không. "

"Hoh..."

Với sự đáp lại đó, Ainz nghĩ rằng nên cho Gondo tiếp tục.

"Thần muốn bí mật sở hữu chúng... Tuy yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng thần có thể mong Ngài giả vờ như không thấy điều đó sau khi chiếm lại Thủ đô Hoàng gia? "

"... Khoan đã, ông biết cách mở kho tàng?"

"Không. Tuy nhiên... Thần tin rằng bệ hạ sẽ có thể làm được điều đó, phải không? "

Ông ta thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ sao?

"Ông muốn ta trở thành một kẻ đồng lõa với một tên trộm sao?"

"Thần tin rằng lời giải thích chính xác cho những gì sẽ xảy ra là Bệ hạ mở kho báu vì muốn kiểm tra xem kho báu có bị trộm đột nhập không. Sau đó, ngài hơi phân tâm một chút. Thần sẽ là tên trộm, và việc này không can hệ gì tới Bệ hạ cả."

"... Hoàng tộc Người lùn đã bị tuyệt hậu. Có phải không? Danh sách ghi chép những món của cải được cất bên trong căn hầm có tồn tại không?"

"Thần chỉ sợ là không."

"Điều này rất quan trọng. Ông nên biết là, nếu danh sách đó tồn tại thì việc ông định làm không phải rất nguy hiểm sao? Ta không thể đồng ý chuyện này. ... Quan trọng hơn, nếu đấy là kho báu của đất nước của ông đúng không? Ông không cảm thấy xấu hổ nếu khi đánh cắp nó sao? "

Nụ cười của Gondo chứa đây sự khinh bỉ.

"À, những quyển sách đó không có ý nghĩa gì với một đất nước đã từ bỏ thần và kĩ thuật rune, ngài không nghĩ thế sao?"

Phản quốc sao? Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Ainz, nhưng sự thật thì nó chẳng hại gì tới anh cả. Ngược lại, để cho những cuốn sách đó bị mọt cắn trong Vương quốc Dwarven sẽ là một sự lãng phí.

Thêm vào đó, việc Gondo trộm các thứ đó sẽ hoàn toàn phá vỡ mối quan hệ của ông ta với Vương quốc Dwarven. Vương quốc Dwarven không thể nào tha thứ cho một tên tội phạm đã đánh cắp kho báu của họ được. Vấn đề này có thể được dùng như một hình thức tống tiền, và nó sẽ trở thành chiếc vòng kim cô giữ Gondo không thể nào phản bội Vương quốc Sorcerous.

Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để chống lại Ainz bằng cách tương tự.

"...Thật vậy. Nó cũng vô dụng khi rơi vào tay những người không cần tới nó. Đúng là có vài thời điểm, mắt của ta không được tốt lắm. Tuy nhiên, như ta đã nói, ông cần phải tìm kiếm danh sách kho báu. Nó sẽ giúp ta tránh được những tranh chấp trong tương lai."

"Thần hiểu rồi. Thần sẽ làm theo lời Bệ hạ. "

''Giờ thì chúng ta sẽ gác lại những vấn đề đó lại."

Dù họ đã đi một quãng xa để nói chuyện, song một người thính tai vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Được rồi thay đổi chủ đề. Nói cho ta biết về các mối nguy hiểm mà chúng ta có thể sẽ phải đối mặt trước khi đến Thủ đô Hoàng gia Dwarven. Nói tóm tắt là được rồi. "

"Một câu hỏi rất hay. Bất cứ ai muốn đến được Thủ đô Hoàng gia Dwarven phải vượt qua đuợc ba thử thách. "

"Thử thách? Nghe hấp dẫn đấy. Hãy tóm tắt chúng. "

"Ừm, thử thách đầu tiên là Great Rift. Có một sườn dốc ở phía trước cánh cổng dẫn đến pháo đài. Đằng sau pháo đài là một khe nứt gọi là Great Rift. Bây giờ những cây cầu treo vắt qua nó đã được xây chắc chắn, do đó nó gần như không còn là một thử thách nữa. Tuy nhiên, khi đi qua nó, người ta phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận các cuộc tấn công từ kẻ thù. "

"Lũ Quagoa sử dụng vũ khí tầm xa sao?"

"UMU, thần chưa hề nghe tới điều đó. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm khi cho rằng chúng không làm được điều đó, phải không? "

Có lí. Có thể chúng có thể sử dụng các loại vũ khí ma pháp từ pháo đài.

"Thử thách tiếp theo là khu vực dung nham nóng chảy. Bản thân không khí nóng cũng đủ gây chết người. Người ta chỉ có thể vượt qua nó thông qua một con đường đá chông chênh và hẹp. Hơn nữa, ở đó thỉnh thoảng cũng có một con quái vật khổng lồ xuất hiện."

"Ông nói là một con quái vật?"

Trong đầu Ainz hiện lên hình ảnh của Guren, Thủ Vệ Tầng 7.

Nếu con quái vật kia cũng tương tự vậy, mọi việc sẽ rất phiền phức.

... Nghĩ lại thì, những con Slime và xã hội loài người có mối liên kết khá chặt chẽ. Quốc gia này cũng giống vậy sao? Nếu họ có nhữn con slime hiếm ở đây, mình muốn đưa chúng về nhà.

Khi Ainz đang nghĩ những con Slime sống gần các cống thoát nước, Gondo chuyển sang thử thách cuối cùng.

"Thử thách cuối cùng là Mê cung chết chóc. Nó là một hang động với vô số ngã rẽ và được lấp đầy khí độc. Nếu không may hít phải, chân tay sẽ bị tê liệt và trái tim sẽ ngừng đập. "

Gondo nhìn về phía Aura và Shalltear.

Hành động đó như muốn nói rằng Ainz có thể qua tốt, nhưng hai người kia sẽ gặp rắc rối.

Họ sẽ ổn thôi ... Thôi, mình nghĩ mình có thể nói với ông ta khi tới đó.

"Con đường chính xác là con đường nào?"

"Rất tiếc, thần không biết. Thần đã dùng tất cả các mối quan hệ của mình, nhưng ngay cả những người già nhất cũng không biết. Cả các thành viên của Hội đồng nữa. Có lẽ nó được ghi lại đâu đó trong kho lưu trữ ...: "

"Nhưng ông không thể tìm thấy nó, phải không? Chà, ta nghĩ ông không thể dễ dàng tìm thấy loại tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia như vậy đâu. Chúng ta sẽ thu thập thông tin khi thời gian đến và tùy cơ ứng biến thôi."

Ainz ghi nhớ thông tin về các thử thách, và ra hiệu cho những người khác.

"Vậy thì đi thôi."

Ainz, Shalltear và Aura vượt lên dẫn trước. Theo sau là Gondo cùng với khoảng mười người lính và chỉ huy của họ để đi tới pháo đài, và sau đó cửa từ từ mở. Mùi hôi thối của cái chết thoang thoảng, do đó, họ phần nào hình dung những gì đang đợi, nhưng sau đó một cảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt mọi người.

Đường hầm dốc xuống khá rộng lớn và nó đã được san bằng để di chuyển dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vách hang và sàn nhà phủ đầy máu, những đoạn ruột và những khối thịt. Xác lũ Quagoa rải rác dưới đất.

"Urk!"

Mùi máu tanh, xác chết hôi thối tràn ngập đường hầm. Điều này quá sức chịu đựng của Gondo, người không hề có kinh nghiệm chiến đấu, và ông bắt đầu nôn khan. Khuôn mặt những người lính Người lùn đã chuyển sang màu xanh, và không phải là do ánh sáng.

Cơ thể Ainz không có khái niệm buồn nôn, vì vậy nó không ảnh hưởng tới anh. Tuy nhiên, anh không thích mùi này.

Một tiếng động đến từ dưới chân. Có vẻ như anh đã dẫm vào mảnh nội tạng của một con Quagoa bị chẻ đôi.

Ainz thở dài và niệm phép [Mass Fly], cho phép tất cả mọi người đều có khả năng bay.

Có vẻ như đám Death Knight thực sự tận hưởng cuộc tàn sát của chúng ở đây. Bất cứ ai bị trượt chân và rơi vào đường hầm này chắc chắn sẽ yếu đi vì sự bẩn thỉu và hôi thối nơi đây. Quan trọng hơn, nhìn thấy một người nào đó đi xung quanh với một cơ thể đầy máu là một sự tra tấn khủng khiếp.

Cả nhóm xuống đoạn dốc, nhờ phép thuật phi hành mà họ không bị dính chút gì.

Trên đường vẫn có những tảng đá phát sáng, do đó đường hầm không hoàn toàn là bóng tối. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mỗi tảng đá chỉ toàn bóng tối. Tất nhiên, Ainz có khả năng nhìn trong bóng tối, nên nó chẳng gây chút khó khăn nào cho anh.

Sau khi đi xuống dốc - khoảng chừng 100 mét - họ có thể thấy lối vào pháo đài phía trước họ. Không, chính xác hơn thì đó là cửa sau của pháo đài .

Một khi họ đi qua những cánh cửa của pháo đài, họ có thể đi xuyên qua pháo đài và băng qua cầu treo phía trước. Sau đó, đi vài ngày theo hướng Tây, họ sẽ nhìn thấy Thủ đô cũ của tộc Người lùn.

Lối vào pháo đài cũng đầy xác chết Quagoa. Một vài cái xác trong số chúng trông không giống bị Death Knight giết chơi, và trên những cái xác có vết cắn. Hẳn chúng là nạn nhân của đám zombie của Death Knight.

Thăm dò undead của Ainz không hề có phản ứng. Có thể là vì đám zombie đó đã trở về một cái xác bình thường sau khi các Death Knight bị giết.

Ainz nhìn quanh. Không có Undead, nhưng nếu anh để mặc chúng như thế này, mọi chuyện có thể trở nên nguy hiểm, bởi đặc tính của undead của thế giới này.

"Nếu cứ để những xác chết như thế này thì chuyện có undead sinh ra cũng rất bình thường. Các ngươi sẽ làm gì? "Ainz hỏi những người lính đi theo.

"Vâng. Chúng tôi sẽ dọn dẹp chúng. "Người chỉ huy trả lời. "Chà, nói là dọn dẹp, nhưng chỉ đơn giản là ném chúng vào Great Rift, một nơi mà sẽ không có vấn đề gì hết ngay cả khi chúng ta thu hút quái vật tới."

"Vậy thì, sau khi sửa chữa các pháo đài, thì các ngươi sẽ bắt đầu tìm hiểu cách Quagoa tấn công nhỉ? Có vẻ như ngươi có rất nhiều công việc phía trước. "

Họ sẽ chia tay nhau tại đây. Những người được tham gia việc giải cứu Thủ đô Dwaven là Ainz, Aura, Shalltear và Gondo. Xung quanh còn có những Hanzo nữa, nhưng họ không cần phải biết điều đó.

Những người lính người lùn mỉm cười cay đắng. Mặc dù nhiệm vụ hiện tại của họ khá nguy hiểm - sau cùng thì họ vẫn có nguy cơ gặp phải Quagoa- nó chẳng là gì so với nhiệm vụ tấn công hang ổ tộc Quagoa của Ainz. Đó có lẽ là những gì họ muốn nói.

"Đuợc rồi chúng ta sẽ tiến vào pháo đài. Chúng tôi sẽ đi trước để đảm bảo an toàn, vì vậy chờ đợi bên ngoài cho đến khi có tín hiệu. Để an toàn, các ngươi có thể bảo vệ Gondo không?"

Sau khi chỉ huy trả lời một cách khẳng định, Ainz bước qua cánh cửa mở.

Khi anh đứng ở trung tâm của thảm kịch, Ainz hỏi Aura (người đang đứng phía sau).

"Aura, ngươi có cảm nhận được bất cứ ai sử dụng một phép tàng hình để ẩn nấp ở đây không?"

"Không thưa ngài. Không có một sự sống nào ở trong pháo đài."

Aura đặt tay lên một bên tai, và làm một động tác nghe ngóng khi cô trả lời. Nếu Aura- một biệt kích- nói như vậy thì chắc chắn không có sự sống ở trong pháo đài này.

Tuy nhiên, họ không thể hạ thấp cảnh giác.

Người đã đánh bại Death Knight của Ainz đã từng ở đây. Nếu người đó đã thực hiện chiến thuật một cách hoàn hảo, chúng có thể đánh lừa năng lực của Aura.

Tuy nhiên, bất cứ ai có thể làm vậy sẽ thường có sức tấn công kém, và có thể dễ dàng đối phó với những kẻ đó ngay cả khi họ bất ngờ tấn công.

Có rất nhiều xác chết trong pháo đài, nhưng không giống với đoạn dốc trước đó, xác chết người Người lùn ở khắp mọi nơi.

Ainz đi xuyên qua pháo đài và hướng tới cánh cổng đối diện với với lối họ đã đi vào. Sau khi mở cửa, Great Rift hiện ra ngay trước mặt anh, và thậm chí Ainz không thể nhìn thấy đáy của nó.

Không có Quagoa bên ngoài, có vẻ như chúng đã rút lui mà không thành lập một căn cứ ở đây ..

"Đây chắc là Great Rift ..."

Ainz quay lại nhìn từ trái sang phải.

"Nhưng có vẻ như không có thứ gì giống một cây cầu treo ở đây ... không, đó là một gốc cây cầu đúng không? Nếu là nó, thì đó có nghĩa là..."

"Có thể kẻ thù đã phá hủy cây cầu khi chúng rút lui" Shalltear nói từ bên cạnh.

"Hm..."

Nếu kẻ thù là một người mạnh mẽ có thể dễ dàng đánh bại một Death Knight, vậy liệu kẻ đó có cần phải phá hủy một cây cầu không? Nếu điều này là để ngăn chặn cuộc tấn công của họ, điều đó có nghĩa rằng chúng không tự tin vào sức mạnh của bản thân - Không.

Ainz lắc đầu.

Death Knight rất hiếm thấy ở thế giới này. Như vậy, có thể là đối phương phỏng đoán là có một thực thể mạnh mẽ kiểm soát hai đuợc hai Death knight kia. Nếu là trường hợp đó, mất cây cầu không thể xem là một mất mát lớn.

"Không tệ ... nói với những Người lùn kia là nơi này an toàn."

"Tuân lệnh!"

Khi anh đang nhìn Shalltear đi về phía những người Người lùn, anh thấy Aura ngồi xổm xuống. Anh muốn hỏi cô đang làm gì, nhưng với những gì cô nhóc đang thể hiện, tốt nhất là không làm gián đoạn sự tập trung của cô ấy.

Ainz quay lại nhìn Great Rift, sau đó nhặt một hòn đá và ném nó xuống. Điều này chả có ý nghĩa mịa gì; anh chỉ đang giải trí một chút mà thôi. Tuy nhiên, anh không thể nghe thấy tiếng viên đá chạm đáy.

"Chiều sâu của nó là không rõ, thưa Bệ hạ," người chỉ huy đi theo Shalltear trở lại nói. Ông phải có nhìn thấy những gì Ainz đang làm. "Chúng tôi đã gửi hai nhóm thám hiểm để điều tra, nhưng bọn họ đều không trở lại."

"Ta hiểu rồi. Có lẽ ở đó có quái vật. ... Có điều chúng không bao giờ đi ra sao? "

"Thưa ngài, chưa có chuyện nào như vậy. Vì thế, chúng tôi quyết định không cử thêm nhóm thám hiểm nào nữa. Thăm dò quá sâu sẽ là một quyết định không khôn ngoan ".

"Nên thế."

Ainz có thể làm cho Undead vô thể như những bóng ma, và bằng cách sử dụng phép thuật để chia sẻ cảm giác với chúng, anh sẽ có thể làm ra một cuộc điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, hiện không phải lúc làm điều đó.

Trong hoàn cảnh hiện nay, điều tra Great Rift là một hành động không cần thiết. Tuy nhiên, nó vẫn phải được thực hiện. Trong Yggdrasil, những nơi như thế này thường có các vật phẩm có giá trị hay hầm ngục bị che giấu.

Nếu là đường của đám kinh tởm kia, chắc chắn phía dưới sẽ có hang động. Chúng tuyệt đối sẽ làm như thế. Thực tế thì chuyện này đã từng xảy ra rồi.

"-Sau đó, chúng ta sẽ vượt sang phía bên kia, đuổi theo lũ Quagoa chạy trốn, và ép chúng trở lại Thủ đô Hoàng gia."

Phép bay vẫn còn hiệu lực, do đó nó không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, những gì Ainz lo lắng là có hay không một cái gì đó xuất hiện từ bóng tối.

Tuy đây là chuyện trong Yggdrasil, nhưng Ainz không thể không liên tưởng tới lúc anh đi qua một hồ nước và phát hiện một con rắn giống như con quái vật khổng lồ bơi dưới đó. Đó không phải là ký ức dễ chịu, nhưng kinh nghiệm đó được áp dụng trong việc tạo ra tầng 5-

Sau khi tạm biệt vị chỉ huy, bốn người họ bay lên, với Shalltear và Aura cảnh giác nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên, anh đã lo lắng thừa, họ đáp xuống bờ bên kia mà không nhìn thấy thứ nào khác bên dưới.

Tuy nói như vậy, nhưng khi hai chân chạm đất, anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này anh phải giữ bí mật với mấy người kia mới được.

Ainz khảo sát khu vực xung quanh mình.

Chỉ có bốn xác kẻ thù, điều đó có nghĩa là hai Death knight đã bị đánh bại ở nơi này.

"Shalltear, có một vài điều ta cần phải nói với ngươi ngay bây giờ."

Sau khi gọi Shalltear, Ainz liếc nhìn Aura, và thấy cô nhóc đang kiểm tra mặt đất.

Có lẽ tốt hơn là gọi Aura đến. Anh nghĩ, nhưng sau đó anh quyết định để Shalltear dẫn đầu lần này. Anh có thể giải thích cho Aura sau đó.

"Đợi một chút, Ainz-sama!"

Shalltear lấy ra một quyển sổ và mở nó ra.

"Xin hãy tiếp tục."

"Oh. UMU. Một quyển sổ, huh ... Ngươi rất chu đáo. E hèm! Er- bây giờ chúng ta đang bước vào một khu vực rất nguy hiểm. Lý do tại sao nó là nguy hiểm, là bởi vì tồn tại một kẻ có thể đánh bại hai Death knight của ta. Tuy việc so sánh Death knight của ta với ngươi là một sự sỉ nhục- "

"-Không có đâu, Ainz-sama. Thần sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chiến đấu với bất cứ sinh vật mạnh mẽ nào có thể đánh bại những Death knight mà ngài tạo ra. "

"Không đuợc, ngươi không thể sử dụng hết sức mạnh của ngươi đuợc."

"Tại sao, tại sao vậy? Nếu kẻ thù là một người mạnh mẽ, sao thần không đuợc chiến đấu một cách nghiêm túc - thần xin lỗi vì câu hỏi vừa rồi, Ainz-sama!"

"Không sao. Câu hỏi của ngươi rất hợp lý. "

Ainz chắp tay sau lưng, và nói với cô ấy cách để đối phó với một kẻ thù không rõ.

"Tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận khi chúng ta hành động. Điều kẻ thù muốn nhất chính là thông tin - nói cách khác là khả năng chiến đấu của chúng ta. Chúng có thể mai phục hay đại loại thế để có thể đánh giá sức chiến đấu của chúng ta. Nói cách khác, chúng sẽ xác minh năng lực của chúng ta và khi chúng cảm thấy rằng có thể chiến thắng, chúng sẽ mạnh mẽ tấn công chúng ta và khiến chúng ta không thể chạy trốn ".

"Đương nhiên là sẽ như vậy ..."

"Cứ cho là, chúng ta không biết đuợc kẻ địch có thể đi xa đến như vậy không- "

"Ah ... Ainz-sama ..."

Aura gọi anh bằng một giọng lo lắng, điều rất ít khi xảy ra đối với cô. Nếu là trường hợp bình thường, anh sẽ dừng lời giải thích của anh với Shalltear và lắng nghe Aura.

Tuy nhiên, hiện anh đang có tâm trạng khá tốt vì đây là một cơ hội để nói thêm về một trong những khả năng đặc biệt của anh.

Do đó, Ainz quay sang Aura và đưa ngón tay trỏ lên miệng.

"Ah, vâng!"

Aura hoàn toàn hiểu được. Ainz đang giảng bài một cách nghiêm túc, vì vậy anh muốn cô yên lặng. Cô hiểu những gì Ainz truyền đạt.

"Giống như ta đã nói, Shalltear. Ta sẽ làm điều tương tự nếu ta chiến đấu với một kẻ thù mạnh mẽ. Không, đồng đội của ta sẽ làm như vậy. "

"Các đấng tối cao sẽ làm điều đó đúng không? Nhưng, so sánh với kẻ thù này với các đấng tối cao là không đúng..."

"Có thật không? Ngươi nên cho rằng những kẻ thù có thể làm tất cả mọi thứ ta có thể làm. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng chúng ta là mạnh nhất. Hãy luôn thận trọng. Trong mọi trường hợp, ta không muốn để lộ cho đối phương thấy sức mạnh thực sự của chúng ta."

Giữ những Hanzo trong bóng tối cũng là cách để phá vỡ âm mưu của kẻ thù.

"Vì vậy, Shalltear, ta sẽ đặt ra một vài hạn chế cho ngươi khi ngươi đi thám hiểm với ta đến Thủ đô Hoàng gia Dwaven - trước khi chúng ta đến hang ổ của đối phương."

"Tuân lệnh! Thần cần phải hạn chế điều gì? "

"UMU. Liên quan đến ma thuật ... ta cho phép ngươi sử dụng phép thuật bậc 10, nhưng ngươi không đuợc sử dụng nhiều loại phép thuật. Giới hạn một hoặc hai loại thôi."

"... Thần hiểu, đây là để đánh lừa kẻ thù và làm cho chúng quá tự tin, và sau đó bất ngờ phản kích đánh bại chúng. Nếu là như vậy... tại sao không hạn chế thần dùng phép thuật bậc 5 hoặc thấp hơn? "

"Không, kẻ thù sẽ không mất cảnh giác chỉ với một điều như vậy. Làm cho kẻ địch tưởng đã thấy rõ sức mạnh của chúng ta, muốn tìm được cách tiêu diệt chúng ta, lúc đó mới có cơ hội cho chúng một đòn tấn công trí mạng. Nếu là ta, nếu ta nhìn thấy kẻ thù tấn công mình chỉ bằng một vài kỹ thuật và không có phép thuật nào trên bậc 5, ta sẽ ngay lập tức kết luận rằng kẻ thù đang cố gắng che giấu sức mạnh thật sự của mình. "

"Trong tình huống như thế, ngài sẽ làm gì?"

"Ta nghĩ đến vài phương pháp để thu thập thêm thông tin về đối phương. Ví dụ như để lộ ra vài cứ điểm không quan trọng. Sau đó ta sẽ chậm rãi thu thập thông tin. Một khi chiếm được cứ điểm, chúng sẽ sinh ra ý nghĩ không muốn mất đi. Loại ý nghĩ này sẽ hạn chế hành động của chúng, và dần dần chúng sẽ để lộ ra sức mạnh thật sự."

"Cần thiết phải cẩn thận như vậy sao ạ?"

Trong trò chơi, người ta có thể hồi sinh lại nếu bị thua. Tuy nhiên, trong thế giới này, có thể họ sẽ không thể hồi sinh được. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến Ainz, người chưa hoàn thành thí nghiệm của mình về cái chết của những người chơi.

"Tất cả những điều này là để ngươi hành động tùy theo hoàn cảnh sắp tới. Shalltear, ngươi cần phải suy nghĩ, được không? "

Trong mọi trường hợp, anh nên nói những thứ này cho cô ấy. Ainz quay về phía Aura.

"Được rồi, Aura, có việc gì?"

"Không, không có gì."

Đôi mắt Aura long lanh.

Anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ cô nhóc ấn tượng với chiến thuật anh giải thích cho Shalltear.

Hm ~ nó có thể là những điều cơ bản nhất, nhưng mình đoán mình nên chỉ cho Aura một số hướng dẫn, nhỉ? Mình có nên cho chúng muợn ra cuốn sách chiến thuật PK không nhỉ? Nhưng đó là điều duy nhất mình khoe khoang trước mặt đám NPC ... Mình nên làm gì đây. Ngoài ra, để tri thức lan truyền quá rộng cũng không tốt, có người nói với mình rằng trước đó ...

Khi Ainz đang suy nghĩ, Gondo lên tiếng.

"Ah, thần xin lỗi khi xen vào trong khi ngài đang thảo luận chiến lược, nhưng chúng ta nên di chuyển về phía trước thôi chứ? Nếu con đường đó đã sụp đổ, chúng ta sẽ phải tìm một con đường khác."

"Chính xác ... Chúng ta sẽ đi bằng ma thú đuợc chứ?"

"Có vẻ không ổn lắm. Chúng ta có thể gặp những đoạn đường hầm hẹp trên đường đi, và nếu chúng ta gặp, chúng ta sẽ phải bỏ chúng lại."

Anh đã nghĩ của việc sử dụng một sinh vật Undead có thể cưỡi như Soul Eater. Anh có thể đơn giản tái tạo lại chúng nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là nghe lời người dẫn đường của mình.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì đi thôi."

******

"Bệ hạ đã lên đường!"

Khi họ nghe điều này, sáu người trong hội đồng tộc Người lùn- Đại tế ti của Đất, Quản lí sản xuất thức ăn, Bộ trưởng Nội các, Đại sư rượu, Chủ quản hang động và khu mỏ, và Hội trưởng Thương nghiệp - rùng mình vui sướng.

Sự thật rằng vua phép thuật không làm bất cứ điều gì quá đáng. Tuy nhiên, họ không thể nghỉ ngơi thoải mái khi một undead - một trong những tạo vật căm ghét sự sống - mạnh mẽ đi bộ trên phố.

Người dân ở đây đã được tập hợp lại để đảm bảo sự an toàn cho thành phố và của người dân. Vì vậy, họ đã phải xét tới tình huống tồi tệ nhất trước khi hành động. Ví dụ, Vua phép thuật đột nhiên trở nên bạo lực và bắt đầu tàn sát trẻ em. Những lo lắng quấy rầy họ cả ngày, và họ bàn bạc những biện pháp đối phó khác nhau và đề xuất ra các phương án hữu ích.

Bây giờ là đối tượng của cuộc thảo luận thì thầm của họ đã không còn ở đây nữa, chìm đắm trong cảm giác vui sướng khi đã loại bỏ được gánh nặng thì có gì sai?

"Mang rượu! Mang rượu! "

Giống như đất khô cằn khao khát mưa, rượu là điều cần thiết để chữa lành trái tim kiệt sức của họ.

Không ai phản đối.

"Tuy nhiên, hắn sẽ trở lại, phải không?"

Không khí đột nhiên đông cứng lại, và nét u ám hiện lên trên khuôn mặt họ.

Họ bất lực nắm tay lại và đưa xuống.

"Chúng ta có nên chạy trốn không?"

"Chúng ta có thể đi đâu? Nếu chúng ta bỏ chạy sau khi ký hiệp ước đó với hắn ... Ngoài ra, chúng ta đã bảo hắn lấy lại Thủ đô Hoàng gia cho chúng ta, phải không? Nếu ở vị trí của hắn, chúng ta liệu có tức giận với chuyện này hay không? "

"Chà, hắn có thể sẽ tức giận ... nhưng tôi không hề có tự tin để cứng rắn chống lại một thứ như thế."

"Ah. Vâng, tôi hiểu ông cảm thấy thế nào. "

"... Có phải là thực sự không sao chứ? Những gì đã xảy ra với niềm tự hào của ngài rồi, Hội trưởng thương nghiệp ? "

"Ah, nó không giống như chúng ta đang giao dịch công bằng với một thứ như thế, phải không? Nói chung, giao dịch chỉ có thể được thực hiện giữa hai bên tương đương nhau trong những hoàn cảnh như nhau, phải không? Vì vậy, nó không thể là một thỏa thuận phù hợp với một ai đó mạnh hơn chúng ta. "

Đám Người lùn đồng loạt thở dài.

Không ai ở đây cảm thấy rằng Vua phép thuật sẽ thất bại trong việc chiếm lại Thủ đô Hoàng gia . Chỉ cần liếc qua những con ma thú để lại là đã rõ. Còn nữa, hắn là một kẻ xa xỉ khi bỏ đám quái vật khủng khiếp này lại trong khi hắn đã biết có một con rồng đang đợi hắn ta.

"Vậy thì, thay đổi chủ đề. Ai có thể ước chừng được khi nào hắn ta trở lại không? "

"Làm sao mà biết được? Chúng ta lại không thể hỏi hắn về bản thân hắn ta. Nếu hắn mỉm cười và nói: "Ngay bây giờ'', chắc chắn tôi sẽ són ra quần mất."

Đó là những lời đáng xấu hổ, nhưng không ai cười.

"... Không có cách nào khác. Nếu hắn làm điều đó với tôi, tôi cũng sẽ đái ra mất. "

"Đồng ý. Tôi thậm chí có thể ị ra quần của mình. "

Họ nhìn nhau khi họ thốt ra những lời nói xấu hổ.

"Có thông tin gì mới không? Chúng ta biết gì về Gondo? "

"Không có gì cả, chỉ có ông ta đã tập hợp các nghệ nhân rune lại."

"Những nghệ nhân rune? Đó có phải là về việc đi đến Vương quốc Sorcerous không? "

"Ai biết? Tại sao chúng ta không gọi vài người họ đến đây và hỏi về điều đó? "

"Đó là một ý tưởng tốt, nhưng nó cũng sẽ đến tai Bệ hạ, nhỉ? Hành động đó quá nguy hiểm. Chỉ có thằng ngốc mới chọn chạm vào một chén nước sôi. "

"Nếu là trường hợp đó, vậy thì chúng ta sẽ nói với các nghệ nhân rune việc chúng ta muốn họ đi đến Vương quốc Sorcerous. Sau đó, chúng ta sẽ tình cờ hỏi họ về điều đó. Thế nào? "

"... Tôi không tự tin vào khả năng của mình lắm."

Những Người lùn khác nói, "tôi cũng vậy" khi đáp lại.

"Được rồi, vậy chúng ta hãy quên đi yêu cầu của họ. Sẽ thật ngu ngốc nếu tự đào hố chôn mình. "

Mọi người ở đây đã đồng ý với điều đó. Nếu họ quá tò mò, Ainz sẽ tức giận, nhiều sinh mạng có thể bị đe dọa.

"Sau đó, chúng ta sẽ thông báo cho hai người không có mặt ở đây chuyện ngày mai và không can thiệp vào việc thợ rèn. Tôi nghe nói Tổng tư lệnh sẽ đến đây, còn Trưởng Xưởng rèn thì sao? "

"Tôi sẽ đi." Bộ trưởng Nội các cho biết. "Tôi quan tâm đến các loại kim loại mà ông ta sẽ sản xuất. Ngoài ra, tôi đang tự hỏi Vua phép thuật cho ông ta loại kim loại nào."

"Ông ta chỉ nói rằng nó là một kim loại hiếm, nhưng không có con hàng nào hiếm hơn Adamantium đúng không?"

"Vậy thì nó có vẻ gần giống Orichalcum nhỉ?"

Dwarves là chủng tộc sống dưới lòng đất. Cho dù bản thân làm công việc không liên quan gì đến luyện kim, nhưng họ vẫn rất hứng thú với những kim loại chưa từng thấy trước đây.

"Ước gì có thể tìm ông ấy và bắt ông ấy cho chúng ta xem nhỉ. Ông ấy hiện đang khá bận rộn, đúng không? "

Sau khi nhận được các kim loại từ Vua pháp thuật, vị Trưởng Xưởng rèn vội vã trở về xưởng của mình. Mọi người đều biết lý do cho sự vội vàng của ông ta, và vì vậy họ không hề cản trở ông ta.

"Chà, nếu là ông ta thì chuyện chế tạo này sẽ ổn thôi. Chế tạo giáp xích là phải có thêm vài cái vòng phụ, nên chúng ta có thể mượn vài cái vòng đó."

Sau khi thống nhất ý kiến, Hội đồng liền giải tán.

Sau đó, cơ thể của họ khao khát đuợc nghỉ ngơi, nhưng Người lùn là một chủng tộc thích tổ chức các bữa tiệc ngay cả khi mệt mỏi rã rời.

"Rượu ngon nhất là khi uống ở nơi làm việc." họ vừa nói vừa uống loại đồ uống đặc biệt của Người lùn với độ cồn khá cao. Đúng lúc này, vị Bộ trưởng Nội các đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó, rồi đi ra khỏi phòng họp, nơi hiện tại đã biến thành một quán bia.

Không cần phải nói, ông ta tới gặp Đại sư rèn đúc.

Xuởng của Trưởng Xưởng rèn rất lớn, xứng đáng với một người chịu trách nhiệm về rèn đúc của cả đất nuớc Người lùn. Theo thống kê, nó là một trong những tòa nhà lớn nhất trong Feoh Ger. Rất nhiều thợ thủ công được thuê làm việc tại đây, nhiệt của nó có thể làm tan chảy adamantite và tiếng đập búa trên đe chưa bao giờ dừng lại.

Tuy nhiên, hôm nay nó lại rất yên tĩnh- đến mức khiến cho vị Bộ trưởng Nội các dựng hết tóc gáy lên

Ông ta chắc chắn rằng ngọn lửa vẫn đang rực cháy.

Đó là bởi vì nhiệt độ tăng lên khi gần ông đi tới gần.

Trong trường hợp đó, lý do cho sự im lặng này là gì?

Vị Bộ trưởng Nội các đã nhanh chóng tăng tốc, như thể bị thúc đẩy bởi sự khó chịu bên trong ông.

Ông đã đến đây nhiều lần, vì vậy ông lập tức đi thẳng về chỗ những người thợ làm việc.

Ông thấy những người thợ rèn, những gương mặt quen thuộc.

Ông không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi ông nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của người thợ rèn và nhìn theo hướng họ đang nhìn, cảm giác khó chịu trong tim ông lại sống lại.

"Chuyện gì vậy?"

Khi nghe thấy ông gọi, con mắt của những người thợ rèn sáng lên, giống như vị cứu tinh của họ đã đến.

"Ông ấy đã tự nhốt mình trong đó và từ chối đi ra."

Ngoài nồi nấu kim loại khổng lồ, nơi đó cũng có một phân xưởng dành riêng cho Đại sư rèn đúc, nó gần như là một lò rèn thu nhỏ. Trưởng Xưởng rèn là một nghệ nhân có tính cách khác thường, khi xử lý các dự án quan trọng, ông thường nhốt mình bên trong và không xuất hiện trong vài ngày.

Chuyện này khá là bình thường. Những người đệ tử của Trưởng Xưởng rèn và thợ rèn khác không nên có vẻ mặt này mới phải.

"... Có gì lạ đâu nhỉ?"

"Thật sự thì ông ấy thường xuyên khóa mình trong phòng... nhưng không có âm thanh búa nện lên đe. Và nó đã kéo dài nửa ngày - không, gần một ngày rồi."

"... Có lẽ ông ấy đang thiết kế thứ gì đó?"

"Điều đó không bao giờ xảy ra trước đây."

Vị Bộ trưởng Nội các vuốt bộ râu của mình.

Ông chẳng thấy chuyện này có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu toàn bộ thợ rèn đều cảm thấy như vậy, nó có lẽ là một trường hợp khẩn cấp.

"Vậy thì, tại sao ngươi không mở cửa? Bị khóa rồi sao? "

"Không, nó không bị khóa. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Đại sư ở phòng, ông ấy rất ghét người nào mở cánh cửa đó. "

"Ta hiểu rồi. ... Vì vậy, ngươi muốn ta mở nó, phải không? "

Vấn đề này khá khó khăn cho các đệ tử của Đại sư rèn đúc. Nhưng với một người có cấp bậc tương đương, có thể sẽ không phải gánh chịu sự phẫn nộ của Đại sư rèn đúc.

Đen vãi lồng. Haizz, không còn cách nào cả.

"Hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ làm điều đó. Các ngươi nên giải tán đi. Chỉ cần làm như thế thì đó là do ta tự đi vào, không liên quan gì đến các ngươi cả."

Sau khi những người thợ rèn cảm ơn, vị Bộ trưởng Nội các bước lên và gõ cửa.

Tuy nhiên, không có phản ứng, bất kể ông gõ cửa bao nhiêu lần đi nữa.

Lo sợ điều tồi tệ nhất, ông mở cánh cửa bằng tất cả sức mạnh của mình.

Đó là căn phòng quen thuộc. Điều ngạc nhiên là nhiệt độ khá bình thường, mặc dù ông đứng tại cánh cửa duy nhất nối với lò lớn. Đó là do máy điều hòa không khí ma pháp. Ông chuyển ánh mắt của mình, và nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực sâu bên trong lò lớn.

Và sau đó, ông đã nhìn thấy một bóng người đang đối diện với ngọn lửa.

Gì, ông ta ở đó, có phải ông ta không? Khi Bộ trưởng Nội các sắp thở dài nhẹ nhõm, ông lại một lần nữa nín thở.

Đó là bởi vì ông cảm nhận được không khí nơi này có gì đó rất lạ. Tại sao là Trưởng Xưởng rèn lại im lặng? Theo các thợ rèn bên ngoài, ông ta nên phản ứng ngay với người vừa tới.

"Này."

Âm thanh còn nhỏ hơn cả một lời thì thầm, nhưng đủ để một người bình thường có thể nghe thấy. Tuy nhiên, Trưởng Xưởng rèn không hề phản ứng.

"Này!"

Bộ trưởng Nội các rất lo lắng và ông hét lên, nhưng mà, Trưởng Xưởng rèn không phản ứng.

Ông thở hổn hển tiến về phía Đại sư rèn đúc.

"-Này!"

"CÁI Gì?"

Câu trả lời cuối cùng cũng xuất hiện. Vị Bộ trưởng Nội các giật mình suýt ngã ngửa.

"Gì? Gì? Đừng để tôi- "

Cạn lời, khô lời, sa mạc lời.

Tại sao Trưởng Xưởng rèn không quay lại nhìn ông?

Lo lắng cho người bạn của mình, vị Bộ trưởng Nội các đi vòng ra phía trước để nhìn vào khuôn mặt của ông ta.

Ông ta nhìn khác lúc bình thường - giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. Quan trọng hơn cả, vẻ mặt ông ta cực kì khủng khiếp, như thể ông ta đã sẵn sàng để tàn sát hết người dân của mình.

"...Chuyện gì đã xảy ra?"

Khuôn mặt của Trưởng Xưởng rèn cuối cùng cũng di chuyển, phản ứng lại với câu hỏi vừa rồi. Không, chỉ có nhãn cầu của ông ta di chuyển, liếc nhìn khuôn mặt vị Bộ trưởng Nội các.

"Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Hừm! "

Bàn tay của Trưởng Xưởng rèn di chuyển. Ông nhặt kẹp của mình, rút một thỏi kim loại nóng đỏ từ lò lớn, và ném nó cho Bộ trưởng Nội các.

"Uwaaaaah!"

Bộ trưởng Nội các hét trong tuyệt vọng, và mẩu kim loại rơi uỵch xuống đất.

"Đồ khốn!Ông đang cố gắng để giết tôi à ?! "

Ông không thể chịu đựng được điều này, thậm chí là từ một người bạn.

Tuy nhiên, Trưởng Xưởng rèn cười gằn.

"Giết ông? Đúng rồi, ông có thể nghĩ như thế. "

Sau đó, ông ta đưa tay ra và nắm lấy mẩu kim loại. Thợ rèn thường đeo găng tay chịu nhiệt, nhưng điều gây sốc là Trưởng Xưởng rèn không như thế. Có thể là ông ta mang theo một vật phẩm ma thuật cho phép ông ta làm điều đó.

Ông ta nắm lấy thỏi kim loại nóng với bàn tay trần.

Vì vậy, liều lĩnh và vô lý là những gì mà vị Bộ trưởng cảm nhận và ông cảm giác mình nghe thấy tiếng bàn tay Trưởng Xưởng rèn bị đốt cháy. Nhưng lời của Trưởng Xưởng rèn đã làm vị Bộ trưởng Nội các mở to mắt.

"Nó không nóng lên!"

"Cái gì, ông nói cái gì?"

"Thứ chết tiệt này không nóng lên!"

Trước khi ông kịp nhân ra, ông đã bắt được mẩu kim loại được ném tới. Trong một khoảnh khắc, ông tưởng tượng rằng nó nóng cháy da, nhưng không hề. Ngạc nhiên nhất là nó còn hơi lạnh.

"Cái gì, đây là cái gì?"

Một câu hỏi vô nghĩa. Thứ kim loại mà nung không hề nóng lên, trong số kiến thức của vị Bộ trưởng thì chỉ có một vật có tính chất như vậy. Vì vậy, câu hỏi đó chỉ mang tính hình thức.

Thật vậy, những lời tiếp theo của Trưởng Xưởng rèn khẳng định nghi ngờ của ông.

"Đó là cái phôi khốn kiếp mà tên Undead đã cho tôi! Tôi đã nung nó gần một ngày và nó không nóng chảy! Tôi đã rèn nó và nó không hề thay đổi hình dạng! Tôi thậm chí còn không có thể để lại một dấu vết nào trên nó! Làm thế quái nào mà tôi có để làm áo giáp với cái này ?!"

"Ông, ông có nghĩ rằng hắn đưa cho ông một cái phôi đến hắn cũng không thể xử lí không?"

"Tôi cũng muốn nghĩ thế. Nhưng nhìn xem, thanh kiếm ngắn kia được làm từ cùng loại kim loại đấy! Tôi có thể đánh dấu cái phôi kia bằng nó. Cái khỉ gì mà 'Thợ rèn có kinh nghiệm nhất' chứ? Tôi không khác gì một thằng ngốc, kẻ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một miếng kim loại không biết tên!"

Vị Bộ trưởng Nội các đang cố gắng tìm cách an ủi Trưởng Xưởng rèn.

"Vậy thì, sẽ thế nào nếu ông hỏi tên Undead kia cách để rèn nó-"

"Người hỏi khi không biết khôn ngoan hơn kẻ không biết cũng không hỏi. Đại loại thế, đúng không? Đúng như vậy. Những Người lùn đã nói như vậy. Nhưng- kinh nghiệm từ trước tới nay của tôi coi là gì chưa? Hãy nhìn đôi tay này."

Ông mạnh mẽ đẩy chúng ra. Chúng là đôi tay của nghệ nhân; dày, nặng nề và đầy những vết sẹo do bỏng cũ. Bất kỳ nghệ nhân nào đều có thể tự hào với chúng.

"Tôi đã chạm vào kim loại từ khi tôi là một người học việc ngu ngốc. Tôi đã làm việc này lâu hơn bất cứ ai, cho đến tận bây giờ. Do đó, chuyện tôi được ca ngợi như là nghệ nhân nổi bật nhất trong giới của tôi cũng là chuyện bình thường. Và lý do cho điều đó là bởi vì tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác!"

Khuôn mặt của Trưởng Xưởng rèn nhăn nhúm lại.

"Tôi đã công hiến cuộc đời cho công việc rèn đúc. Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì là không thể, và tôi luôn tin rằng bất cứ kim loại nào cũng có thể được định hình với bất kỳ hình dạng mong muốn. Thật buồn cười! Haha! Cái gì đã khiến tôi tự dối lòng bao lâu nay? Tôi không khác gì một con ếch nhỏ bé trong một cái giếng! Và tự nghĩ bản thân mình là thiên tài. Tôi là một kẻ ngốc. "

"Không, tất cả nhưng gì ông cần làm bây giờ là bắt đầu học thêm một lần nữa, phải không?"

"Đúng vậy. Ông nói đúng. Mặc dù nghe điều đó thật đau đớn ... "

Trưởng Xưởng rèn chặt nắm chặt mẩu phôi trong tay.

Thực tế là khuôn mặt không biểu cảm cảm xúc của Trưởng Xưởng rèn xua tan sự lo lắng của Vị Bộ trưởng Nội các .

"Tốt rồi. Ông nói đúng. Điều tôi cần làm là bắt đầu học một lần nữa. Này, ông làm gì ở đây vậy? "

"Tôi đang làm gì... ông... Ah, bỏ đi. Đó là vua Undead đã rời thành phố này. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp Hội đồng ngày mai, và tôi đến để báo cho ông. Ngoài ra, không can thiệp vào chuyện nghệ nhân rune nữa. "

"Vậy sao ... Tôi hiểu. Vậy thì, hẹn gặp ông vào ngày mai. "

Vị Bộ trưởng Nội các vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng ông thể hiện ra ngoài.

Mệt mỏi của cơ thể chuyển thành mệt mỏi về tinh thần. Trưởng Xưởng rèn có thể sẽ phục hồi sau một đêm ngon giấc. Sau khi buộc mình phải chấp nhận lời giải thích đó, vị Bộ trưởng trở về nhà.

(*Bộ trưởng Nội các hay còn là Nội Các Tổng Trưởng, Thủ trưởng hoặc Tổng lý)

Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông nhận được tin Trưởng Xưởng rèn đã biến mất cùng với mẩu phôi đó.

Phần 2

Người ta nói rằng có ba thử thách trên con đường dẫn đến Cựu Đô của tộc Người lùn.

Đầu tiên là Great Rift.

Không cần nói cũng biết là không thể đi bộ qua nó. Tất nhiên, người ta cũng có thể tìm kiếm một con đường đi vòng qua, nhưng điều đó sẽ làm tăng khả năng gặp phải quái vật. Những con quái vật ẩn núp trong loại địa hình này là một mối đe dọa đáng sợ đối với tộc Người lùn và con người.

Rất khó để tránh khỏi một cuộc tập kích bởi những con quái vật có thể nhận ra tiếng bước chân của mục tiêu và tấn công từ dưới lòng đất. Một hành động sai lầm có thể dẫn đến việc bạn trở thành một cục phân quái vật. Ngoài ra, có những con quái vật có thể tấn công tâm linh và thịt luộc nạn nhân trong khi ý thức của họ vẫn đang còn trên chín tầng mây.

Ở những nơi như thế này, những dạng nhân hình* như loài người, Người lùn và Forest Elf không khác những con mồi béo bở là bao.

(* mang hình dáng con người)

Mặc dù cách an toàn nhất là đi theo tuyến đường bộ xuyên qua dãy núi, nhưng con đường đó vẫn nguy hiểm dù đối với chủng tộc sống trên mặt đất. Người ta phải lo lắng về việc bị các sinh vật như những con Peryton, Harpy, Itsumade, Đại Bàng Khổng Lồ và những con quái vật khác tấn công từ phía trên, cũng như các động vật bay lớn. Vì con người có tầm nhìn phía khá hẹp và đi phía bên dưới bọn chúng, bởi vậy chỉ cần hơi sơ sẩy thôi là có thể bị tập kích từ trên không, và khả năng bị one hit là rất cao.

Vì vậy, chỉ vượt qua mỗi Great Rift thôi cũng đã rất khó.

Do đó, tộc Dwaft đã xây dựng một thành phố gần đó và bắc một chiếc cầu treo ngang qua nó. Một khi cây cầu bị phá hủy, không ai có thể vượt qua nó, và Great Rift sẽ đóng vai trò là một lá chắn không thể vượt qua cho thành phố.

Bây giờ cây cầu treo đã bị Quagoa cắt đứt, nên Great Rift chắc chắn là một cửa ải khó khăn.

Tuy nhiên-

Điều này không gây ra chút phiền toái nào cho nhóm của Ainz. Dù sao sử dụng phép [Fly] làm cho nó trở thành một trở ngại không đáng nói đến.

Tiếp đến là thử thách thứ hai - khu vực dung nham nóng chảy.

Biển lửa chiếu rọi không gian với thứ ánh sáng rạng rỡ. Đây là một khu vực rất nguy hiểm, chỉ cần bạn hít phải một hơi không khí nóng bỏng tại đây cũng có thể làm tổn thương lá phổi bên trong vùng ngực.

Lý do tại sao dung nham chảy nhiều kilômét bên dưới lòng đất như thế chắc chắn là do phép thuật của thế giới này. Những cánh cổng do thiên nhiên tạo ra có chức năng gần giống với ma thuật [Gate], chúng đã nối liền dòng dung nham ở khu vực này với dòng dung nham ở các vùng xa xôi.

Mà những thứ ẩn bên trong đại dương dung nham này là lý do tại sao nơi này được coi là một thử thách khó.

Đó chính là con quái vật bơi lượn thoải mải trong biển lửa kia.

Đó là một con quái vật khổng lồ dài trên 50 mét có vẻ ngoài trông như một con cá bình thường. Chính xác hơn thì nó giống một con anglerfish (cá đèn lồng). Tuy nhiên, trên đầu nó không có chiếc 'đèn lồng thu hút' mà là một chiếc xúc tu có chức năng như một cánh tay. Nó có thể tóm lấy con mồi từ một khoảng cách rất xa và bỏ vào cái miệng gớm ghiếc của nó.

Da nó cứng và dày, và nó cũng có vảy như những con cá bình thường, nhưng độ cứng của chúng vượt xa orichalcum.

Nhiều quái vật trở nên rất mạnh bởi vì chúng đã sống qua những năm tháng dài đằng đẵng. Những cá thể này được gọi là những mẫu vật cao cấp, và trong nhiều trường hợp, chúng sẽ được phân loại thành một chủng tộc nhánh của chủng tộc gốc. Con quái vật này đã hoàn thành một dạng tiến hoá đặc thù, và nó đã trở thành một chủng tộc có một cá thể duy nhất, không có bất kỳ đồng loại nào khác trên thế giới.

Và như vậy, đây là ba vị vua của Mt. Rappaslea, được liên kết bởi [Gate]-

Phoinix Lord (Chúa Tể Phượng Hoàng), kẻ cai trị bầu trời;

Ancient Flame Dragon (Cổ Đại Viêm Long), kẻ cai trị mặt đất;

Và La Angler·Lava Lord (Kẻ Thả Câu - Chúa Tể Dung Nham), kẻ cai trị biển dung nham chảy dưới lòng đất.

(TL Note *Phoinix là ngôn ngữ Hy lạp cổ, tiếng anh cận đại thì nó là Phoenix)

Nếu sử dụng thang đánh giá độ khó của giới mạo hiểm giả, level của La Angler·Lava Lord vào khoảng 140. Nếu có chiến đấu, sợ là không ai có thể chống lại nó.

Tuy nhiên, nó gần như không tấn công những mục tiêu trên cạn. Người ta sẽ an toàn nếu không tiếp xúc với biển lửa hừng hực kia. Tuy nhiên, con đường dẫn tới Cựu Đô của tộc Người lùn là một con đường nhỏ hẹp, dễ sụp, và chỉ cao hơn một chút so với biển dung nham bên dưới nó. Những dòng nhiệt lưu không ngừng thổi từ hai bên tới, chỉ cần run rẩy một chút thôi là sẽ bị rơi xuống biển dung nham.

Rất nhiều Quagoa đã không cẩn thận rơi xuống dung nham trong suốt cuộc xâm lược.

Tuy nhiên-

Việc vượt qua này sẽ không có bất cứ vấn đề nếu bọn họ chuẩn bị kỹ càng những thứ giúp họ miễn nhiễm với lửa và sở hữu phép thuật [Fly]. Họ bay trên không trung, xa khỏi tầm bắt của La Angler·Lava Lord, và cả hai bên đều không nhận ra sự hiện diện của nhau.

Vì vậy, Ainz và nhóm của anh an toàn vượt qua biển dung nham.

Cho tới lúc này, những thử thách đều được vượt qua khá dễ dàng với phép [Fly], vì thế mà rất khó xem đó là những thử thách. Tuy nhiên, cửa ải cuối cùng là một thách thức theo đúng nghĩa đen của nó, đó là những cái hang dài, xoắn ốc và vô số những ngã rẽ.

Nó chắc chắn đủ điều kiện để được gọi là một 'mê cung'.

Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì nó cũng chả xứng được gọi là 'thử thách'. Không có bất kì con quái vật nào xuất hiện trong khu vực này, bởi thế chỉ cần tốn thêm chút thời gian vẽ bản đồ của những cái hang này là có thể vượt qua nó. Và nếu thế, nó chỉ là thử thách đối với những người thiếu nước và lương thực- hay nói cách khác là những người bị hạn chế về mặt thời gian.

Đúng vậy - có một nhân tố chính khác làm nơi này được gọi là một thử thách.

Khu vực này có vô số những lỗ khí, phun ra loại khí ga của núi lửa tại những thời điểm nhất định trong ngày, và có những nơi khí ga tập trung dày đặc. Nói cách khác, đó là một khu vực khủng khiếp được tạo ra bởi loại khí độc vô hình, được phát tán bởi những ngọn gió dữ dội.

Có một số tuyến đường dẫn tới lối ra, nhưng chỉ có một tuyến đường có thể tránh được loại khí độc này. Thậm chí tuyến đường đó cũng sẽ bị khí ga bao phủ nếu không nhanh chân đi qua đó.

Ngay ra phép thuật [Fly] - vốn rất hữu ích đối với những thử thách trước, cũng chỉ cho phép họ di chuyển sát trần hang. Dù vậy thì khí ga phun ra cũng bao phủ toàn bộ hang động kể cả vị trí đó. Ít nhất thì ma thuật này cũng giúp người ta tránh né những khu vực khí ga bao phủ dày đặc.

Tuy nhiên-

Ainz và những Thủ Vệ đều có cách chống lại khí ga, do đó mà nó chẳng có gì là nguy hiểm. Nói đúng hơn, người duy nhất bị khí ga ảnh hưởng đó chính là Gondo. Undead bẩm sinh đã có khả năng kháng lại nhiều thứ, và khí ga mang theo sát thương độc và lửa thì chẳng ảnh hưởng gì tới họ cả. Aura thì mang theo một vật phẩm ma thuật giúp không khí xung quanh cô trở nên sạch sẽ, vì vậy loại khí ga này không thể nào ảnh hưởng tới cô.

Nói cách khác, chừng nào Gondo còn được ma thuật bao bọc thì ông ta hoàn toàn có thể an toàn trước những hơi nóng chết chóc kia.

Và như vậy, ba thử thách- những địa điểm nguy hiểm được cho là không thể tiếp cận đối với những người không chuẩn bị hoặc không chút hiểu biết nào về chúng- đã được Ainz và nhóm của anh dễ dàng chinh phục.

Phép thuật của Ainz - [Bless of Titania*], cho phép người sử dụng biết được con đường tốt nhất để thông qua một hầm ngục - dần biến mất. Dấu hiệu đó chứng tỏ nó sắp hết thời gian tác dụng, hoặc nhiệm vụ sắp hoàn thành.

[*TL Note: Chúc phúc của Titania/Nữ hoàng Elf]

"...Hm, có một thi thể Quagoa còn mới bên trong cái hang kia. Nhưng chúng ta vẫn chưa bắt kịp chúng. Ta đoán rằng chỉ một ngày đã tạo ra sự khác biệt rất lớn."

"Tuy nhiên chúng ta cũng đã kéo gần khoảng cách lại rất nhiều rồi. Chúng ta đã gần như bắt kịp chúng." Aura nói sau khi kiểm tra những dấu chân trên mặt đất.

"...Thật sao. Vậy thì chúng ta nên thảo luận về hành động kế tiếp... Gondo, chúng ta sẽ sớm tới Thủ đô Hoàng gia đúng không?"

"Vâng. Thần chỉ nghe nói về nó qua các truyền thuyết, nhưng nếu những cái hang đó là Mê Cung Chết Chóc trong truyền thuyết thì chúng ta sẽ tới đó sớm thôi."

Biểu cảm cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Gondo.

"Đó thật sự là Mê Cung Chết Chóc sao... Truyền thuyết nói rằng những người không tìm thấy đường sẽ chỉ gặp được cái chết ở cuối hành trình của họ..."

Ainz không thể trả lời câu hỏi đó. Suy cho cùng, những thử thách đó quá đơn giản. Có lẽ, đó chỉ là một âm mưu, được thiết kế để lừa đối phương nghĩ rằng họ đã thực sự vượt qua nó trước khi những cái bẫy thực sự được tung ra. Không thể nói không có khả năng này.

"...Khi điều đó xảy ra, tất cả những gì chúng ta cần làm là vượt qua tất cả những cạm bẫy. Nhưng, chỉ có những thằng ngu hết thuốc chữa mới đâm đầu vào những cái bẫy được cài sẵn. Hãy cứ từ từ tiến lên và giữ vững sự cảnh giác của bản thân."

Họ đã di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc để đuổi theo kẻ thù. Tuy nhiên, họ vẫn không bắt kịp được chúng, dù là trong suốt quãng đường di chuyển tới đây. Họ cần suy nghĩ lại chiến lược của mình trong khi vẫn hành động dưới giả định kẻ thù đã quay trở lại căn cứ của chúng.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những hành động cần làm sau khi tới hang ổ của đối phương."

Sau khi xác nhận tất cả đều gật đầu, Ainz quay sang Gondo.

"Trước hết, Gondo và ta sẽ chiếm Hoàng cung. Ta sẽ giữ chân con rồng ở đó."

Cả hai Thủ vệ và Gondo đều không hề phản đối.

Rồng được xem là những sinh vật mạnh nhất trong Yggdrasil. Sẽ rất nguy hiểm nếu di chuyển tách khỏi những Thủ Vệ trong khi không hề biết rõ sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên, Ainz sở hữu một WI. Nó có rất nhiều năng lực, và một trong số đó có tác động lên cả những con rồng. Vì vậy, cho dù là trường hợp xấu nhất thì anh vẫn có thể thoát đi được.

Ngược lại, nếu anh mang theo Thủ Vệ thì anh sẽ phải cần làm nhiều việc hơn để cả hai có thể thoát thân.

Với Gondo ở bên cạnh, trường hợp xấu nhất là anh phải bỏ rơi ông ta. Anh không thể bỏ rơi những đứa trẻ của bạn bè anh được. Vì thế, giải pháp tốt nhất là không để họ ở bên cạnh anh từ đầu.

Rồng, hở... Mình khá mong chờ điều này.

Trong Yggdrasil, rồng là những kẻ hùng mạnh, và cũng là một tòa châu báu.

Chúng thường rơi ra những tinh thể dữ liệu tốt, và chúng thường có tỉ lệ rơi đồ cao hơn quái vật bình thường nhiều. Người ta có thể thu được da, thịt, máu, răng nanh, móng vuốt, nhãn cầu, vảy và những bộ phận cơ thể khác để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Có thể nói chúng là những đối thủ béo bở.

Khi biết rằng mình có thể gặp được những con rồng tại thế giới này, trái tim anh tràn ngập niềm vui, xen lẫn với đó là một chút khó chịu, một chút mong chờ và mong muốn. Ainz đã vui mừng tới mức không thể kìm nén được bản thân mình.

Theo tộc Người lùn, nơi đó có lẽ có những Frost Dragon mạnh mẽ, kẻ đã phá hủy toàn bộ phía tây của thành phố. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, anh có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến với tỉ lệ chiến thắng không xác định, giống hệt như trận chiến với Shalltear.

Lũ rồng có phải là kẻ đánh bại Death Knight không nhỉ? Mình có thể xoay xở nếu chúng là cùng một loại thực thể, nhưng sẽ gặp vấn đề nếu hai bên khác nhau. Mình có nên giữ kín bí mật và chỉ dạy dỗ mọi người trừ những Hanzo- không, đó là một lựa chọn đúng đắn.

"-Ainz-sama?"

"HỬ? À, Shalltear. Xin lỗi, ta đang suy nghĩ một chút. Tiếp theo, ta sẽ ra lệnh cho ngươi. Aura, Shalltear, hai ngươi hãy tới gặp tộc Quagoa và yêu cầu chúng tuân theo quy tắc của chúng ta. Nếu chúng có gan từ chối, hãy cho chúng thấy sức mạnh của Nazarick."

Hai Thủ Vệ đều trả lời với giọng vô cùng mạnh mẽ.

Cái nhìn của Ainz chuyển sang Gondo. Thái độ của ông ta giống như không có ý kiến gì cả. Cũng tức là ông ta tự nguyện tuân theo bất kì quyết định nào Ainz đưa ra.

Dù Ainz đã đồng ý dọn sạch lũ Quagoa, nhưng anh không có ý định hủy diệt toàn bộ bọn chúng. Anh chỉ đơn giản cảm thấy rằng tận diệt một chúng tộc không tồn tại trong Yggdrasil là một sự lãng phí. Thật vậy, giết tất cả chúng cũng không chắc có thể loại bỏ toàn bộ loài này khỏi thế giới hiện tại. Không, cho dù không phải là trường hợp đó, chúng có thể sẽ mang lại lợi ích cho Nazarick trong tương lai.

Tất nhiên, chúng cũng có thể gây hại cho Nazarick. Nhưng trước khi nhìn rõ mà đã tiêu diệt sạch đi thì đó quả thật là một sự lãng phí.

Hủy diệt thì rất dễ dàng, nhưng hồi sinh lại lại rất khó khăn. Vì vậy, chỉ có một chuyện có thể làm mà thôi. Bên cạnh đó-

"Nếu chúng là những thằng ngu, không muốn thề trung thành với ta, hãy giảm số lượng của chúng xuống khoảng 10.000 tên. Cố gắng giữ lại những tên mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu xem xét cho tương lai, thì đừng quá dựa vào sức mạnh để chọn lựa. Các ngươi phải đảm bảo một nửa trong số đó là giống cái. Ngoài ra, không được để bất kì tên nào chạy thoát, hiểu không? Đặc biệt là vua của chúng."

"Nhưng... Ainz-sama..."

Ainz thúc dục Aura- đang trông khá chán nản- nói tiếp.

"Chúng ta không biết chính xác Thủ đô Hoàng gia Dwarven rộng cỡ nào, nhưng có vẻ nó là một nơi rất rộng lớn. Sẽ rất khó khăn cho hai chúng thần khi phải đảm bảo rằng không một Quagoa nào trốn thoát khỏi một không gian rộng lớn như thế. Chúng ta nên làm gì ạ?"

"Hm. Một câu hỏi hợp lí. Chính vì như thế- Aura, đã đến lúc ngươi cần tỏa sáng. Sử dụng WI mà ta đã đưa cho ngươi lúc trước ấy."

"Điều, điều đó thật sự ổn chứ ạ?"

"UMU. Vào thời điểm này nên dùng tới nó."

"Thần, thần đã hiểu!"

Sự căng thẳng hiện hữu trên khuôn mặt họ.

"Tuy vật phẩm này không giới hạn số lần sử dụng, nhưng nếu kẻ thù đáp ứng được vài điều kiện và có thể thoát ra, quyền sở hữu vật phẩm sẽ tự động chuyển cho chúng. Đó là trường hợp xấu nhất, cần phải tránh bằng mọi giá."

Ainz nhớ lại sự kiện Ainz Ooal Gown chiếm được nó.

Bao nhiêu kẻ thù đã gửi thư, cầu xin họ 'trả lại nó'?

Ainz khịt mũi cười nhạo.

"Nếu không muốn đánh mất nó, thì tốt nhất là đừng sử dụng" đó là một câu trả lời vô cùng hợp cmn lí. Không có gì ngu ngốc hơn chuyện một guild không thể chấp nhận một kết luận quá ư là hợp lí kia. Nếu họ không muốn nó bị chiếm mất, họ nên mang nó cất vào kho và đừng bao giờ mang nó ra. Do đó, Ainz vẫn tiếp tục cảnh báo, cho dù bản thân anh cảm thấy sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.

"Ngoài ra ngươi cũng phải cẩn thận những kẻ thù không thể hút vào nó được, bởi vì những kẻ như vậy thường sở hữu WI khác."

"Như vậy là ngài không thể bị hút vào, đúng không Ainz-sama?"

"Dù mở ra cũng không vào được. Tuy nhiên, nếu muốn đi vào đó thì có thể thông qua lựa chọn là thực hiện được. Ngươi cần phải chú ý thời gian trì hoãn khi điều đó xảy ra... Được rồi, lên đường thôi."

Aura dẫn đầu, đoàn người bắt đầu di chuyển.

Có lẽ họ đã tới gần Cựu Đô của tộc Người lùn, nên ngay cả những hang động tự nhiên đều dễ dàng đi qua. Tất cả thạch nhũ cùng măng đá đều bị chém gãy, có thể là để tiện di chuyển. Họ vừa di chuyển vừa cảm thụ công sức của những người Người lùn.

Aura- người dẫn đầu- đột nhiên dừng lại. Rồi cô đặt tay lên một bên tài dài, và chăm chú lắng nghe.

Ainz và những người khác im lặng, đợi Aura lên tiếng.

"Ainz-sama, thần có thể nghe thấy có nhiều sinh vật khác ở phía trước, ước chừng hàng trăm tên. Thần không biết rõ khoảng cách là bao nhiêu, nhưng thần nghĩ chúng ta sẽ chạm mặt với họ trong vòng vài phút nữa."

"Hoh... chúng ta đã bắt kịp chúng rồi sao?"

"Không, những kẻ kia không hề di chuyển. Cảm giác như họ đang chờ đợi..."

"Hiểu rồi. Chúng cảm giác được chúng ta đang đuổi theo sao? Chúng đang tổ chức mai phục à?"

Nếu là trường hợp đó, có thể chúng đã sử dụng một loại ma thuật tiên tri để do thám Ainz và những người khác.

Ainz thầm mỉm cười.

Cho tới lúc này, anh đã không để cho bọn chúng quan sát sức mạnh của họ. Vì vậy mà chúng muốn sử dụng một đơn vị quân để tấn công Ainz và quan sát sức mạnh của nhóm của anh.

Từ sự quyết tâm và hành động của kẻ thù, anh có thể cảm nhận được sự lo lắng và tư tưởng sẵn sàng hi sinh để tìm hiểu về nhóm của anh. Nó khiến Ainz cảm thấy rằng anh đã chiến thắng trong trận chiến trí tuệ này.

"Ainz-sama, chúng ta có bắt chúng lại không?"

"Hừm, nghĩ lại thì, chúng ta không thể hiện quá nhiều khả năng của mình cho kẻ thù thấy. Vì vậy, chúng ta nên thu thập thông tin trước khi chúng ta một lần phá hủy tổng bộ của chúng."

"Vâng!"

Hơn nữa, cho dù có thu được thông tin thì cũng không thể dễ dàng làm ra đối sách được.

Có hai loại nhân vật chính trong Yggdrasil.

Những người chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định, và những người năng lực đồng đều.

Với trường hợp trước, ngay cả khi có thông tin, họ sẽ rất khó để định ra phương án đối phó với kẻ thù nếu thông tin không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của chúng. Nếu là trường hợp thứ hai, họ vẫn có thể đối phó được, nhưng do năng lực của đối phương khá dàn trải, nên biện pháp đối phó sẽ không được rõ ràng lắm.

Tất nhiên có những kẻ như Ainz, biết nhiều phép thuật và sở hữu nhiều thứ do đồng đội bỏ lại, do đó có thể thích ứng với nhiều trường hợp khác nhau, hoặc giống như Touch Me với số liệu tổng hợp rất cao, nhưng đó chỉ là những ngoại lệ mà thôi. Vì vậy mà họ chỉ lo lắng một điều duy nhất.

...Số lượng thực thể mạnh mẽ. Thực tế là mình không biết con số đó là bao nhiêu nên vẫn có chút sợ hãi. Khi mà không có cách nào xác định được điều đó, có lẽ mình nên chuẩn bị ý nghĩ rút lui- hừm. Chà, Dù thế nào đi nữa thì cũng nên đấm chúng một phát để biết được lá bài tẩy của đối phương là gì đã - Ohh, linh hồn của Yamaiko-san đang nhập vào mình hay sao ấy...

"Shalltear. Lần này không cho phép ngươi hóa điên, được chứ?"

"Vâng!"

Shalltear cầm lấy thanh Spuit Lance.

"Rất tốt. Thông thường, chúng ta nên tránh tiết lộ việc sở hữu những vật phẩm cấp Divine cho kẻ thù. Tuy nhiên, chúng sẽ không thể biết được nếu không có những kĩ năng phát hiện mạnh mẽ. Được rồi, đi thôi."

"Đã rõ!"

********

Tại Feoh Berkanan- Cựu đô nổi tiếng của tộc Người lùn, được xây dựng vào thời đại hoàng kim của họ- tòa nhà lớn nhất bên cạnh cung điện hoàng gia là Hội thương gia, bởi vì nó có nhiều phòng được dùng cho các cuộc họp và kho tiền từng được dùng để cất trữ tài nguyên.

Tòa nhà này được nhiều người Người lùn sử dụng, và nó lớn hơn những kiến trúc khác trong thành phố. Tuy nhiên, hiện tại nó là nơi trú ngụ của Thủ lĩnh các gia tộc Quagoa, Pe Riyuro.

Khi Yozu trở lại, Riyuro đang ngồi- gần như là chìm vào- một cái đệm lớn và mềm mại. Thái độ của hắn ta hoàn toàn bình thường, không tức giận, không lo lắng, thậm chí ngay sau khi nghe về thất bại của Yozu.

Yozu cúi chào và mô tả lại những gì đã xảy ra.

Những chi tiết quan trọng đã được gửi qua [Messenger], còn gã ở đây là để nói về các chi tiết nhỏ. Đặc biệt là gã cần phải báo cáo chi tiết về quân át chủ bài của tộc Người lùn, bộ giáp đen mà gã được chứng kiến bởi đôi mắt mình.

Riyuro đưa cánh tay đang giữ một con thằn lằn về phía Yozu.

"- Ăn ko?"

"Không, không, cảm ơn ngài."

"Thật sao," Riyuro lẩm bẩm. Sau đó, hắn vặt đầu con thằn lằn bằng bộ hàm của mình, và Yozu ngửi thấy mùi máu tanh lan nhẹ trong không khí.

Sau ba nhát cắn, con thằn lằn dài 20cm biến mất trong miệng Riyuro.

Riyuro lau sạch máu trên tay và bên miệng bằng một chiếc khăn gần đó.

"- Và ngươi đã rút lui? Thế còn những kẻ đuổi theo?"

"Chúng thần không chắc về điều đó. Tuy nhiên-"

Kể từ lúc cầu treo bị đứt, gã không nghĩ rằng kẻ thù sẽ tiếp tục đuổi theo họ. Và thẳng thắn mà nói, họ đã chặn được tộc Người lùn tại nút cổ chai. Tất cả những gì người Người lùn có thể làm là tăng cường phòng thủ, tìm và niêm phong con đường bên sườn, và sau đó, chúng có lẽ có thể tấn công vào nơi này.

Lí do tại sao chúng chỉ tạo ra hai bộ giáp đen có lẽ là vì chúng ngu ngốc tới mức chia sức mạnh của mình ra, hoặc đó là toàn bộ sức mạnh quân sự của chúng.

Đó là quan điểm mà Yozu đã nói với Riyuro.

"Sẽ không có gì lạ nếu có thêm một hay hai bộ như thế."

Riyuro cảm nhận được sự ngạc nhiên của Yozu. Hắn lười giải thích ý nghĩa của câu nói vừa rồi trong khi vẫn liên tục đâm những con thằn lằn trong lồng.

Tộc Người lùn rất tự tin vào pháo đài phòng thủ của mình. Nếu nó bị thất thủ, chúng sẽ cảm thấy cơ hội thành phố của chúng bị chiếm lĩnh là rất cao. Vì vậy, không hề sai lầm khi cho rằng hai bộ giáp đen mà chúng cử ra kia là một phần rất quan trọng của chúng.

Tuy nhiên, vì không biết pháo đài của mình bị tấn công như thế nào, việc tập trung toàn bộ binh lực về tiền tuyến là một canh bạc nguy hiểm. Nếu có nhiều hơn một đường xâm nhập, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Mặc dù không phải là tình huống mà chúng có thể chiến đấu bằng một chút sức mạnh, nhưng chúng cũng không đủ thông tin để tổ chức phản công với toàn bộ sức mạnh của mình.

Vì vậy, ngay cả khi có nhiều hơn, cũng sẽ chỉ có một, nhiều lắm là hai bộ. Đó là những gì hắn nghĩ.

"Vậy thì, ngươi nghĩ ai có thể đánh bại những golem này?"

"Thần chắc chắn ngài có thể đánh bại chúng, thưa Chúa tể!"

Riyuro là kẻ mạnh nhất trong số 8 gia tộc Quagoa. Thật vậy, khả năng chiến đấu của hắn cực kì mạnh mẽ.

Hắn có thể một mình đối đầu với toàn bộ tộc Quagoa mà vẫn có thể giành chiến thắng. Chưa từng có kẻ nào mạnh mẽ như hắn trong suốt lịch sử tộc Quagoa.

Yozu nhớ lại cảnh Riyuro chiến đấu với một con quái vật trước đây. Gã hoàn toàn tin tưởng Riyuro mạnh hơn những Golem kia.

"Không cần nịnh hót. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"

"Vâng! Thần nghĩ vậy!"

Riyuro mỉm cười, nhưng câu trả lời của Yozu là hoàn toàn nghiêm túc. Ngoài ra không còn cách trả lời nào khác.

"...Ngươi xuất thân từ gia tộc nào vậy?"

Một câu hỏi bất ngờ. Sau khi Yozu trả lời về gia đình mình, Riyuro đã suy nghĩ lại.

"Ta hiểu rồi... Nếu là như vậy, ngươi thật sự nghĩ ta có thể chiến thắng sao?"

"Nghĩa, nghĩa là sao ạ?"

"Ta đã nghi rằng ngươi xem đây là một cơ hội để loại bỏ ta. Đúng là ta mạnh hơn tất cả những kẻ còn lại trong tộc. Do đó, ngươi tìm cách để ta chiến đấu với những con Golem kia sau khi đánh giá thấp sức mạnh của chúng. Và rồi, đám golem sẽ kết liễu ta. Chà, nếu ngươi làm thế, thì không ai có thể đánh bại được những golem kia... nhưng chúng cũng sẽ bị hư hại trong trận chiến với ta, và sau đó, ngươi có thể dùng số lượng để nghiền nát chúng."

Mặc dù chủ nhân của gã nghi ngờ về lòng trung thành của gã, nhưng trong tim Yozu vẫn tràn ngập sự kính trọng.

Nếu gã là Riyuro, chắc chắn gã không nghĩ sâu đến như thế.

Yozu hoàn toàn tin tưởng Riyuro là Chúa tể thật sự của tộc Quagoa, và lòng trung thành của gã càng sâu hơn.

Riyuro không hiểu kẻ đang đứng trước mặt hắn này đang nghĩ gì, nên hắn tự đưa ra nghi vấn.

"Tại sao ngươi không lập tức trả lời rằng ngươi không hề có ý nghĩ đó?"

"Vâng! Thần, thần xin lỗi! Thần đã bị chìm đắm vào trong những suy luận tuyệt vời của ngài, thưa chúa tể! Đúng như ngài nói, thần không hề có ý định đó."

Riyuro cười lớn.

"Thật là một người bạn thú vị!... Đội quân mà ta giao cho ngươi đã bị mất không, vì vậy sẽ có hình phạt cho điều đó. Nhưng ta sẽ không thương tổn ngươi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của ngươi. Trên thực tế, ngươi đã phát hiện ra sự tồn tại của golem, đồng thời nhận ra đó là tình báo quan trọng và đi ngay về đây. Ngoài ra, việc ngươi cũng đoán được có kẻ địch truy kích và phân bổ một phần quân đội để bảo vệ thành phố này đã cho thấy trí tuệ cùng sự linh hoạt của ngươi."

"Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Yozu cúi đầu thật sâu.

"Bây giờ ta có một câu hỏi cho vị lãnh đạo tuyệt vời này. Chúng ta sẽ thu thập thông tin về đám golem kia bằng cách nào?"

"Tấn công đám lùn tịt kia."

"Đó là một biện pháp. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ biết được còn bao nhiêu con golem như thế trong kho."

"Vâng! Nếu chúng không còn hàng tồn nữa, chúng ta sẽ phải chinh phục thành phố đó càng sớm càng tốt, bất kể cái giá phải trả là thế nào."

"Đúng!" Riyuro gật đầu.

Nếu đó là một sinh vật sống, thì sẽ cần rất nhiều thời gian để phát triển một cá thể như thế. Tuy nhiên, golem chỉ cần xây lên mà thôi. Thời gian không đứng về phía họ, mà là về phía kẻ thù.

"Còn phương pháp nào khác không?"

"Xin lỗi, nhưng hiện tại thần không nghĩ ra cách gì cả."

Riyuro thò tay vào cái lồng thằn lằn và lôi ra một con khác.

"...Muốn một chú không?"

Ánh mắt của mình đói khát thế cơ à?

Đúng là gã đã trốn về đây bằng tất cả sức mạnh của mình, thậm chí là còn không nghỉ ngơi hay ăn uống theo đúng nghĩa của hai từ đó cho tới lúc này. Tuy nhiên, gã không đói đến mức xin thức ăn từ bàn của đức vua.

"Không, thần cảm ơn."

"Vậy à." Riyuro trả lời. Sau đó hắn nhai đầu con thằn lằn giống như con trước đó. Sau khi con thằn lằn bị tiễn đi theo đồng bạn bằng đúng cách cũ, Yozu hỏi Riyuro.

"Vậy thì, thưa chúa tể. Ngài có cách nào khác không?"

"À, ừ. Chúng ta có thể hỏi 'gã hàng xóm' kia. Trí tuệ của ông ta vượt xa ta... Mặc dù điều phiền toái chính là khoản tiền ông ta đòi sẽ rất cao."

"Thanh toán như ngài nói... chẳng nhẽ là!"

Yozu lập tức đoán ra.

"Chính xác. Chúng ta sẽ phải trao đổi với lũ rồng-"

Khi Riyuro sắp nói hết, bên ngoài đột nhiên xáo động, và sau đó là cánh cửa mở toang.

"Bệ hạ!"

Đó là một lính canh.

"Có vẻ khẩn cấp, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Vâng! Dường như có ai đó đang hướng đến thành phố này!"

"Chúng xuất hiện từ đâu?"

Theo người lính, nhóm người này xuất hiện từ bên sườn, nơi mà Yozu đã bố trí quân đội của gã. Nói cách khác, những kẻ đó đến từ quốc gia Dwarven.

"Vậy chúng đã gửi quân đội đuổi theo... Ta đã đánh giá thấp lũ lùn tịt ấy rồi!"

Với câu nói đó, Riyuzo đứng dậy.

Ánh mắt Yozu như muốn hỏi chủ nhân của gã muốn đi đâu. Riyuro cảm nhận được điều này, và trả lời.

"Có vẻ như chúng ta đã bớt được kha khá thời gian cân nhắc rồi đấy. Ta sẽ đi gặp tộc rồng ngay bây giờ."

"Ngài định hỏi thông tin lũ Golem?"

"Không. Ta sẽ thuyết phục bọn chúng đi đối phó với đám lùn tịt đang tiếp cận kia. Nếu là đám chân ngắn kia, thì chắc chắn là chúng sẽ mang theo Golem. Rồi chúng ta sẽ để chúng chống lại tộc rồng, và làm suy yếu cả hai bên... Hmp, những kẻ mạnh mẽ kia cũng nên có chút tác dụng rồi."

Chúa Tể Thị Tộc rất căm tức về việc lũ rồng chiếm vị trí tốt nhất trong thành phố - Cung điện hoàng gia - làm lãnh thổ riêng. Đây là một điều mà chỉ có kẻ thân cận nhất với hắn mới hiểu được, cũng như việc hắn đã khéo léo che giấu cảm xúc thật ở trong lòng và cúi đầu trước bọn chúng.

Khác biệt sức mạnh giữa tộc rồng và tộc Quagoa là rất lớn.

Chính vì thế, loài Quagoa đã phải dùng giả vờ phục tùng cho đến khi có thể làm suy yếu sức mạnh của lũ rồng. Tuy nhiên, vùng núi này có rất ít loài có thể chiến đấu ngang sức với loài rồng. Một trong những 'số ít' có thể kể đến là tộc Frost Giant.

Và bây giờ cơ hội đó đã đến, Riyuro nói.

"Yozu, tuy ta không thấy không khả quan lắm, nhưng để đề phòng, hãy bắt đầu đưa quân tới khu vực bị phá hủy kia đi. Ta không muốn các ngươi bị cuốn vào cuộc chiến của lũ rồng."

Khu vực bị phá hủy hoàn toàn đó đã tồn tại trước khi tộc Quagoa thống trị nơi này. Chúng đã không cho xây dựng lại chỗ đó bởi chúng muốn biến nó thành một nơi để điều động quân đội. Có vẻ như cuối cùng nó sẽ được sử dụng.

"Vâng."

"Thế thì... liệu ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một số cống phẩm cho cuộc gặp mặt với lũ rồng không? Chúng rất thích các loại đá quý, vì thế hãy chuẩn bị một ít cho chúng. Ta tin rằng ngươi thừa biết là bọn chúng rất tham lam và sẽ không đồng ý với mấy món tiền ban đầu. Chúng chắc chắn sẽ tăng giá. Nhớ kỹ điều đó, và phải chuẩn bị thêm một số vật phẩm giá trị thấp khác."

Sau khi gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu ở trước mặt Riyuro, Yozu lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

***

Trong thế giới này, rồng là loài mạnh nhất. Chúng là giống loài có thể tồn tại được ở những vùng đất khắc nghiệt mà con người không thể đặt chân tới. Dãy núi Azellisia không phải ngoại lệ, và loài rồng chính là kẻ thống trị ở nơi đây.

Chúng được gọi là Frost Dragon.

Thông thường, loài rồng có thân hình mảnh khảnh. So với loài thằn lằn thì cơ thể chúng làm chúng ta liên tưởng đến loài mèo nhiều hơn. Mà cơ thể loài Frost Dragon lại tính tế hơn nhiều, giống như loài rắn vậy.

Vảy của chúng có màu trắng pha thêm chút màu xanh nhạt, nhưng khi chúng già đi, vảy của chúng sẽ trở nên trắng như tuyết. Chúng sở hữu khả năng thích nghi với môi trường xung quanh và miễn dịch với cái lạnh, nhưng ngược lại, lửa là điểm yếu của chúng.

Thêm vào đó, mỗi con rồng đều có một con át chủ bài. Chúng sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ qua hơi thở lạnh buốt của chúng.

Chúa tể của những con Frost Dragon, Olasird'arc Haylilyal, đang cuộn tròn quanh ngai vàng của hắn, đưa mắt liếc xuống con Quagoa đang quỳ gối cầu xin được yết kiến.

"Tới rồi sao. Vậy nhà ngươi có chuyện gì?"

"Vâng, thần vô cùng vinh dự khi được diện kiến White Dragon Lord vĩ đại, Olasird'arc Haylilyal--"

"---Không cần nịnh hót, vào thẳng vấn đề đi."

Nói thì nói như thế nhưng đôi mắt của Olasird'arc vẫn híp lại.

Đối với những con rồng, danh hiệu Dragon Lord (Chúa Rồng) có một hàm nghĩa khác. Nó là danh hiệu chỉ được trao cho những con rồng đạt đến giai đoạn [Cổ lão] hoặc những con rồng mạnh mẽ nắm giữ sức mạnh đặc biệt, hoặc những con có thể sử dụng phép thuật dị chất. Những con rồng xuất chúng như vậy mới được gắn với danh hiệu Chúa tể.

Được xưng hô bằng danh hiệu vinh quang như vậy khiến tâm trạng của hắn khá vui vẻ.

"Vâng! Trước hết tôi xin ngài tiếp nhận chút lòng thành của kẻ hèn mọn này."

Lũ Quagoa chờ sẵn ở phía sau Chúa Tể Thị tộc liền lấy một cái túi lớn cũ nát.

Khi miệng túi mở ra và đúng như mong đợi, một màu vàng óng ánh toát ra từ đó.

Chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để làm hắn thỏa mãn, nhưng đối với lũ Quagoa thì thu thập được từng này đã là giới hạn của bọn chúng, cho nên hắn đành phải chấp nhận.

"Được rồi, các ngươi muốn gì?"

"Vâng! Thực tế là có một số kẻ không mời mà đến đang nhìn chằm chằm nơi ở của chúng tôi, vì vậy nên liệu chúng tôi có thể mượn sức mạnh vĩ đại của ngài không? Thưa White Dragon Lord-sama."

"Hừm..."

Đối với Olasird'arc, Quagoa chỉ là một chủng tộc hạ đẳng. Đương nhiên, chúng là những sinh vật hầu hạ những con rồng vĩ đại và chúng tương đương như một món tài sản mà hắn sở hữu. Sẽ hơi bực mình nếu để mặc bọn chúng bị tàn sát hết. Tuy nhiên, hắn càng tức giận hơn với việc phải làm theo lời thỉnh cầu của đám thấp kém này.

Olasird'arc đưa mắt nhìn cái ngai lấp lánh của hắn- một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ vàng và đá quý.

Tập tính chung của tất cả loài rồng là niềm đam mê vô tận đối với những kim loại hiếm, các loại bảo thạch, vật phẩm ma thuật cùng với những món của cải xa xỉ khác. Olasird'arc cũng không phải ngoại lệ.

Dĩ nhiên, hắn có thể tự mình đào móc trong những hang động để có được những kim loại hiếm và đá quý thô. Nhưng mà hắn không có thủ đoạn gia công, vả lại đó là chuyện một kẻ vĩ đại nên làm sao? Đó phải là công việc của bọn đầy tớ.

Nói thực, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì khi hắn làm thay cho những tên nô lệ của hắn. Trong lòng hắn tuôn ra những cảm xúc khoan dung như thế.

"Vậy bọn chúng là ai?"

"Chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi vẫn chưa biết được danh tính thật sự của chúng. Tuy nhiên, bọn chúng chắc hẳn là Người lùn ."

"Người lùn sao...Umu."

Ánh mắt Olasird'arc thoáng nhìn về phía cánh cổng khổng lồ đằng sau hắn.

Có người nói đằng sau cánh cổng này là kho bạc cũ của thành phố Dwarven.

Dù Olasird'arc đã thử rất nhiều lần, nhưng cánh cổng vẫn không bị phá hủy hay mở ra. Phép thuật bảo hộ được yểm bởi những Nghệ nhân rune Người lùn bảo vệ kho báu của họ trước mọi nỗ lực tấn công của loài rồng.

Nỗi ám ảnh của hắn đối với những thứ đằng sau cánh cổng này vốn đã tan biến từ lâu, nó chỉ còn là chỗ mà hắn dùng để gãi móng. Tuy nhiên, khi hắn nghe lũ Quagoa nhắc tới người lùn, lòng ham muốn của hắn một lần nữa được nhen nhóm.

Nếu bọn lùn tịt đó đến được đây, có lẽ chúng sẽ tìm được cách để mở cánh cổng này.

Liệu đây có phải lúc để từ bỏ bọn Quagoa? So với bọn chúng, lũ Người lùn hữu dụng hơn nhiều.

Trong lúc Olasird'arc ngẫm nghĩ về điều đó và lạnh lùng trừng con mắt về phía tên Quagoa đang quỳ trước mặt hắn, những lời thỉnh cầu của Chúa Tể Thị Tộc cuối cùng cũng kết thúc.

"Nếu là Bạch Long Vương-sama, tôi chắc chắn rằng ngài sẽ dễ dàng đánh bại được bất cứ tên Người lùn nào. Xin ngài, hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của ngài! Không cần phải nói, khi chúng bị đánh bại, chúng tôi sẽ lập tức dâng cho ngài gấp đôi lễ vật- không, chúng tôi sẽ dâng nhiều hơn thế!"

Những dục vọng trong lòng hắn cuối cùng cũng bị những lời này kích thích, gương mặt của Olasird'arc trở nên co giật.

"...Biết rồi. Ta sẽ xem xét vấn đề này."

"Chúng tôi không chờ được nữa! Thưa White Dragon Lord-sama, kẻ thù đã ở rất gần rồi! Hơn nữa bọn Người lùn đang muốn đoạt lại thành phố này!"

Olasird'arc dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Quagoa.

"Lời đó của ngươi, có ý gì? Ngươi muốn ám chỉ rằng lũ lùn kia có thể đuổi ta ra khỏi sào huyệt của mình?"

"Tôi không có nói như vậy! Nhưng mà, cũng không có cách nào để biết âm mưu thật sự của chúng! Tất cả thông tin mà chúng tôi có là chúng có thể nắm giữ phương pháp phá huỷ thành phố này!"

"Nếu vậy, sao chúng không làm thế ngay từ đầu ?"

"Rất có thể là chúng đang cố gắng phá hủy thành phố từ bên trong!"

"Hừm," Olasird'arc suy nghĩ. Ý nghĩ có vẻ hơi xa vời, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn nó.

Thành phố này cực kỳ cần thiết cho tham vọng xây dựng một đế chế cho loài rồng.

Sau khi chiếm được Cựu Đô của tộc Người lùn, hắn đã ra lệnh cho những bà vợ đẻ trứng ở đây, sau đó nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa con của hắn cho đến khi chúng trưởng thành.

Trước đây, chúng đã phải đẻ trứng ở những nơi ngẫu nhiên rồi bỏ đó, hoặc đá rồng con ra khỏi tổ khi mà chúng chỉ mới được nuôi dưỡng một hoặc hai năm sau khi sinh ra. Làm như vậy không thể nào làm tăng cường sức mạnh loài rồng.

Mình cần phải tăng số lượng giống nòi càng nhiều càng tốt, sau đó mình sẽ chinh phục lũ Frost Giant. Tiếp đó, mình sẽ thống trị toàn bộ vùng núi này, Olasird'arc ngẫm nghĩ.

Trong dãy núi này, Frost Giant và Frost Dragon là hai tộc đứng đầu chuỗi thức ăn. Bởi vậy, hai bên không ngừng đấu tranh với nhau để quyết định xem ai là bá chủ của cả vùng núi.

Frost Giant miễn nhiễm với cái lạnh, đồng nghĩa kỹ năng hơi thở băng giá - đòn mạnh nhất của loài Frost Dragon - hoàn toàn không có tác dụng với bọn khổng lồ này. Bên cạnh đó, sát thương từ những loại vũ khí to lớn của đám khổng lồ cũng không thể xem thường, cho dù là loài rồng. Nếu số lượng đối phương đông đảo, loài rồng vẫn có khả năng bị đánh bại. Thật vậy, có không ít Frost Dragon đã phải ngã xuống bởi những tên Frost Giant mà chúng vẫn coi là những con chó giữ cửa.

Frost Dragon cũng hiểu sự thật đó. Nếu Olasird'arc ở phe đối lập, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt đối thủ trước khi số lượng của chúng tăng lên. Hơn nữa nếu hắn từ bỏ mảnh đất này, và trước khi hắn có thể tìm được một tòa thành mới, những bộ tộc của Frost Giant nhất định sẽ hợp sức lại với nhau để tấn công hắn.

Olasird'arc ngó sang những bà vợ của mình đang nằm uể oải xung quanh căn phòng.

Có ba con rồng cái ở đó.

Mianatalon Fuviness, con rồng trẻ nhất tuổi nhất trong số ba con, có chiếc sừng bằng ngọc ở trên đầu.

Munuinia Ilyslym, con rồng đã từng chiến đấu rất nhiều lần với Olasird'arcđể tranh giành lãnh thổ.

Kilistran Denshusha, một con rồng duy nhất ở đây sử dụng được phép thuật hệ tín ngưỡng (Dù đó chỉ là bậc 1).

"Các nàng nghĩ sao?"

"...Tại sao không? Suy cho cùng, Người lùn không phải là một kẻ thù đáng sợ."

"Thần thiếp cũng đồng ý. Nói thật ra thiếp không quan tâm bọn Quagoa nói gì. Nhưng nếu lũ người lùn biết chúng ta ở đây mà còn tấn công, đó chẳng khác nào đang coi thường chúng ta. Chúng ta nên khắc sâu sự hoảng sợ vào trái tim của bọn sinh vật nhỏ bé vênh váo đó."

Hắn đưa mắt từ Munuinia - đang cào nền nhà bằng những bộ vuốt sắc nhọn - sang Kilistran.

"Vậy thì ngươi nghĩ như thế nào?"

Sau khi được chỉ định, cô ta nghiêng đầu qua.

"Thần thiếp vừa phản đối vừa tán thành. Thiếp phản đối vì chúng ta chưa rõ liệu những kẻ xâm nhập này có phải lũ Người lùn hay không. Hơn nữa, nếu chúng biết thừa biết sự tồn tại của chúng ta mà vẫn tấn công, thì hẳn là chúng có đủ sức mạnh để làm điều đó. Tuy rằng ý nghĩ phá hủy thành phố này rất vô lý và vô căn cứ, song trên thực tế công nghệ của lũ Người lùn có thể tạo ra những cỗ máy có khả năng làm điều đó. Sẽ rất ngu ngốc nếu không xem xét đến khả năng này."

Olasird'arc mỉm cười cay đắng. Tính cách cô ả này quả thật khó nắm bắt. Đó cũng là lý do vì sao hắn thích ả.

"Khá nhiều ý kiến tán thành. --- Thế thì, ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi, Quagoa hạ đẳng."

"Vâng! Chúng tôi muôn phần cảm tạ!"

Từ phía trên, lạnh lùng nhìn xuống con Quagoa đang tỏ vẻ biết ơn bằng cách quỳ lạy trước mặt hắn, hắn đưa ra lời tuyên bố.

"Tuy nhiên, các ngươi phải trả gấp mười lần số cống phẩm đã dâng lên trước đó."

"Mười! Gấp mười lần?!"

Olasird'arc cười nhạo với Chúa Tể Quagoa, kẻ đang ngẩng đầu lên.

"Ngươi ngay cả kẻ nào đang tấn công cũng không biết rõ. Nếu thế thì như này cũng là đương nhiên... Vậy thì, ngươi sẽ làm gì đây? Nếu không giao ra, vậy các ngươi cứ tự giải quyết chúng đi."

"Xin, xin chờ một chút! Chúng tôi đồng ý dâng lên! Xin hãy cho chúng tôi dâng lên!"

Olasird'arc bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Bọn Quagoa thực sự có thể trả được nhiều vàng đến vậy sao? Hay là bởi bọn lùn kia là một kẻ địch mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, khiến cho chúng cố gắng cầu xin sức mạnh của hắn cho dù phải bất chấp tất cả?

Mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Nếu chúng không thể trả đủ số, thì như Munuinia đã nói, mình sẽ khắc sâu nỗi khiếp sợ không thể phai mờ vào trái tim của lũ yếu ớt vênh váo Quagoa này.

"Thế thì, lui ra đi."

"Vâng! Nhưng... khi nào thì ngài hành động?"

"Sớm thôi. Cho đến lúc ấy, các ngươi hãy chờ đợi."

Khi Olasird'arc nhìn bọn Quagoa rời đi, Mianatalon hỏi: "Ngài sẽ đích thân đến đó sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Olasird'arc là con rồng mạnh nhất ở đây. Sẽ rất ngu ngốc nếu hắn đích thân chiến đấu xử lý vấn đề của bọn nô lệ chỉ vì tiền công của chúng. Thế nên---

"Chúng ta sẽ cử đứa nào... Cử con của ai đi là tốt nhất đây?"

Tất cả những con rồng ở đây đều là con của hắn. Ngoại trừ các thê thiếp ra, tất cả chúng đều có liên hệ máu mủ với Olasird'arc.

"Vậy thì hãy cử con của thiếp đi."

"Của nàng? Là đứa nào?"

Kilistran đã sinh cho Olasird'arc bốn đứa con, bọn chúng đều đã sống hơn một trăm năm. Sức mạnh của chúng mạnh hơn loài Quagoa nhiều.

"Đứa lớn nhất."

"Hejinmal à?"

Olasird'arc làm ra một vẻ mặt đắng chát.

"Tuy thằng bé trông như vậy, nhưng với cái đầu đầy tri thức của mình, nó sẽ nhìn ra đối phương rốt cuộc là người nào. Nếu đó thực sự là bọn Người lùn, ngài không nghĩ rằng nó sẽ làm một cuộc đàm phán có lợi nhất cho chúng ta sao? Ngài cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với lũ nô lệ Quagoa này rồi, phải không?"

"Liệu nó có làm được không đấy? Những đứa khác không làm được vậy sao?"

Olasird'arc đồng ý với những gì mà Munuinia nói.

"Ít nhất nó cũng tốt hơn thằng Toranjelit."

"...Kilistran. Điều quan trọng nhất đối với loài rồng chính là sức mạnh cơ thể. Dùng đầu óc không thể chế ngự được sức mạnh cùng tốc độ. Olasird'arc thắng được tôi cũng là vì nguyên nhân đó. Đừng quên rằng, cơ thể xuất sắc của Toranjelit nhà tôi mạnh hơn Hejinmal rất nhiều đấy!"

Toranjelit là một trong những đứa con của Olasird'arc, được Munuinia sinh ra. So về mặt sức mạnh, nó là đứa khỏe nhất trong tất cả đứa nhóc.

"Nhưng sự việc sẽ có thể trở nên xấu đi nếu cử một người không biết suy nghĩ. Nếu ngươi cử con của ngươi đi - đứa có thể giết bọn Quagoa mà không cần lý do nào cả- trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

"Đủ rồi đấy."

Olasird'arc dừng cuộc tranh luận lại trước khi Munuinia chuẩn bị nói điều gì đó, và sau đó ngó sang gương mặt của Mianatalon. Cô ta dường như cảm thấy cuộc tranh luận này rất nhàm chán vô vị.

"Chúng ta hãy theo ý của Kilistran và gọi Hejinmal tới đây."

"Vô ích thôi, nó không ra đâu."

Olasird'arc cảm thấy rằng kế hoạch của hắn đã gặp trắc trở ngay từ phút ban đầu.

Munuinia cười khúc khích, hơn nữa đó là một tiếng cười nhỏ và không có chút vui vẻ nào ở trong đó. Sẽ rất phiền phức nếu bọn họ lại tiếp tục cãi nhau, Olasird'arc bèn gia tăng âm lượng.

"Hãy phá hỏng cửa hay gì gì đó và kéo nó ra đây."

"Này, không phải trước đấy ngài có bảo là không được phá hoại pháo đài của ngài sao, cho nên thiếp mới không đi phá hoại. Thế có nghĩa là giờ thiếp được phép rồi điều đó sao? Nếu thế chắc không chỉ có mỗi cánh cửa bị phá hỏng đâu."

Hắn nhớ rằng đúng là mình đã nói những lời đó. Dù loài rồng rất khéo léo, song chúng không có năng lực làm mới một cánh cửa đã bị phá hủy, và chúng cũng không biết phép thuật nào hỗ trợ cho việc đó. Vì lẽ ấy, nếu chúng đã phá hủy cái gì, chúng sẽ cứ để nguyên như vậy.

Bản thân là Dragon Lord, sẽ là một sự xấu hổ nếu sống trong một lâu đài đầy những lỗ thủng. Vì thế nên hắn đã yêu cầu các thê thiếp và con cái của hắn nghiêm túc tuân theo nguyên tắc đó.

Tuy nhiên nếu là mệnh lệnh của hắn thì các thê thiếp của hắn có thể sẽ đi làm vậy---

"Hết cách rồi, để tự ta sẽ đi gọi nó."

"Xin nhờ người vậy."

Olasird'arc nhìn Kilistran bằng một loại biểu cảm khó tả.

Là Dragon Lord, việc phải tự mình đi giải quyết việc cỏn con này khiến cho hắn cảm thấy không hề thoải mái. Để giải quyết vấn đề này, có lẽ hắn nên cho một vài con Quagoa sống ở đây để làm những việc này thay hắn?

Tuy nhiên, hắn gạt bỏ mấy ý nghĩ hiện ra trong đầu.

Hắn không thể chịu được khi thấy loại sinh vật hạ đẳng kia đi khắp nơi trong pháo đài của hắn. Một ngày nào đó, sau khi hắn đánh bại được lũ Frost Giant, hắn có thể bắt chúng làm nô lệ thay thế.

Cho đến lúc ấy, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

♦ ♦ ♦

Nếu như xem xét tới chiều cao của tộc Người lùn, thì Cung điện Hoàng gia có kích thước đáng kinh ngạc. Cũng chính vì lý do này nên loài rồng mới có thể sống ở đây, và muốn đi từ đầu này đến đầu kia cũng phải trải qua một quãng đường khá dài

Olasird'arc cứ trèo và trèo, cho đến khi hắn chạm tới được cánh cửa tầng cao nhất của pháo đài.

Sau đó hắn hướng về bên trong và gọi

"Là ta, mở cửa ra."

Hắn chờ đợi một lúc, nhưng cánh cửa bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Không có chuyện nó không có ở trong phòng. Thằng nhóc vốn thuộc dạng hikkikomori. Trong ký ức của hắn, nó chưa bao giờ ra khỏi đó. Ngay cả phần ăn cũng phải nhờ các anh chị em của nó đưa vào.

Điều đó làm hắn cảm thấy bực bội khi nó dám giả vờ không có trong phòng ngay trước mặt cha của nó hay cũng chính là một Dragon Lord.

"Ta nói lại lần nữa. Là ta. Mở cửa ra."

Các giác quan của loài rồng rất nhạy bén. Hét to như thế thì chắc chắn bất kỳ ai ở trong đó cũng đều nghe thấy được, và dù có đang ngủ đi chẳng nữa thì chúng cũng sẽ bị đánh thức.

Tuy nhiên - cánh cửa vẫn không mở ra.

Cơn giận của hắn bùng cháy và nó hóa thành hành động thực tế.

Hắn quật mạnh cánh cửa bằng chiếc đuôi của mình.

Bị tấn công bởi chiếc đuôi có kích cỡ tương đương một khúc gỗ to và được bọc đầy những miếng vảy còn cứng hơn cả sắt thép, cánh cửa lớn kêu một tiếng vang cọt kẹt khi nó bị lún vào. Những Người lùn đã dựng nên cánh cửa này chắc chắn không hề tính đến chuyện nó sẽ bị một cái đuôi rồng quật thẳng vào.

Bên trong dường như có thứ gì đang di chuyển, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ làm nguôi cơn giận của Olasird'arc.

Hắn dùng lực đập đuôi thêm một lần nữa, khiến một phần hai cánh cửa bị phá hủy. Các mảnh đá vụn bay vào trong phòng như những viên đạn lạc.

Một âm thanh "Hieeeeee" lúng túng phát ra từ bên trong.

"Ra khỏi đó, ngay lập tức!"

Đáp lại tiếng quát tháo đó, một con rồng từ từ ló ra.

Loài Frost Dragon vốn có thân hình mảnh khảnh, nhưng với con này thì không. Nói đơn giản, trông nó như một con lợn béo.

Con rồng có một cặp kính nhỏ ở trước mũi này ngó Olasird'arc từ đầu đến chân bằng ánh mắt thấp tha thấp thỏm.

Mặc dù nó là con trai của hắn, song thái độ đáng xấu hổ của nó khiến hắn thở dài.

Đứng trước một kẻ thống trị như hắn, run rẩy và sợ hãi cũng là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, hắn vẫn hy vọng được thấy chút nào đó sự mạnh mẽ trong đôi mắt của đứa con trai của hắn.

Và chưa kể đến cái thân hình béo ú đáng ghê tởm kia, nó trong giống một con lợn hơn là một con rồng

Nói thật thì việc cử đứa con như thế này đi ra ngoài chiến đấu với kẻ thù thay hắn nói không chừng sẽ làm tổn hại danh tiếng của hắn.

Trong khi Olasird'arc vẫn đang suy ngẫm về điều này, con trai hắn - đứa đang cảm thấy sợ sệt trước cái nhìn chằm chằm không chớp mắt của cha vào mình - đưa ra thắc mắc

"T-thưa cha, rốt, rốt cuộc có chuyện gì ạ?"

Dù nó không có nhiều tố chất của một con rồng cần có, nhưng nó vẫn là rồng. Loài rồng sẽ trở nên mạnh hơn qua từng năm tháng. Với ý nghĩ đó, có lẽ thậm chí thân hình béo phệ của nó cũng sẽ có ích.

"Ta có công việc cho con đây, Hejinmal."

"Một, một công việc?"

"Ahh. Bọn Quagoa dường như bị bọn Người lùn tấn công vào. Hãy xua đuổi chúng đi."

"Hieee."

"Hieee?"

"Không, không có gì ạ. Không có vấn đề, thưa Cha. C-chỉ là, con, con, ưm, nói thế nào đây, con, ưm, không được tự tin về sức mạnh của bản thân..."

"Thế con tự tin về cái gì? Con cảm thấy mình có thể đánh bại chúng bằng phép thuật?"

Trong quá trình trưởng thành, loài rồng sẽ từ từ nhận được khả năng sử dụng phép thuật hệ ma lực, nhưng thật ra đó chỉ là 'hơi' sử dụng. Muốn được gọi là Magic Caster thì còn cần một quãng đường dài để đi. Tuy nhiên, vẫn có những con rồng học được cách để sử dụng ma thuật thật sự.

Chẳng hạn như, trong số thê thiếp của Olasird'arc thì có Kilistran Denshushua. Ngoài ra, còn có một con là nghị viên của nước Cộng Hòa, Blue Sky Dragon Lord - Suveria=Myronsilk, sở hữu năng lực của một druid và có thể dùng phép thuật hệ tín ngưỡng. Lại có lời đồn rằng ở phía đông xa xôi, có những con rồng tu luyện được nghề Thánh Kỵ sĩ và có thể sử dụng phép thuật của các hệ thống khác.

"...Việc đó việc đó. Con phải tự học vì không có ai chỉ bảo..."

"Thế bấy lâu nay con làm quái gì bên trong đó?"

Có một tia sáng mạnh mẽ ẩn sâu trong mắt Hejinmal.

"Là học tập ạ. Con đang cố trau dồi thêm tri thức."

"...Hả? Tri thức? Không phải con đang học cách sử dụng phép thuật hệ ma lực sao?"

"Không, không phải, thưa Cha. Những tri thức mà con đang tìm kiếm không phải để tìm cách sử dụng phép thuật, mà là để tăng trình độ học vấn của con, tìm hiểu cách xây dựng thành phố này, các chủng tộc đang sống trên thế giới. Con đang học hỏi về những như vậy."

"...Ta hoàn toàn không hiểu. Học tập những điều đó có giúp cho con trở nên mạnh mẽ hơn không? Nếu nó không thể giúp con trở nên mạnh hơn thì nó chỉ là điều vô nghĩa."

Trong thế giới này, chẳng có gì quan trọng hơn sức mạnh. Khi đây là thế giới mà chỉ những kẻ mạnh mẽ mới được quyền tồn tại, ngươi cần trở nên mạnh mẽ hơn để sống sót. Ngược lại, kẻ nào bảo không muốn trở nên mạnh mẽ hơn về cơ bản đã từ bỏ cuộc sống này.

Ngay sau đó, hắn cảm nhận được nó. Hejinmal tuy rằng lập tức che giấu nó, nhưng hắn cũng nhìn thấy con trai đã làm một cái việc gì đó, như là một cử chỉ không nói nên lời.

"Chuyện gì nữa? Muốn nói gì cứ nói."

Con trai hắn cái gì cũng không nói. Thái độ đáng hổ thẹn đó một lần nữa khiến cho cơn thịnh nộ của Olasird'arc như muốn bùng cháy trở lại.

Ngay lúc chuẩn bị lớn tiếng mắng nó, hắn nhớ lại mục đich mà mình đến đây.

Dù hắn chẳng thèm quan tâm tới số phận của bọn Quagoa, nhưng thù lao thì vẫn phải lấy.

"Ta không quan tâm việc con cứ khóa mình trong phòng cho đến khi đánh mất sự nhanh nhẹn của bản thân. Nhưng đắm mình vào đống sách đó cũng không có tác dụng gì. Nếu con muốn có kiến thức, hãy rời khỏi nơi đây rồi chu du ở thế giới bên ngoài."

Olasird'arc dần dần mất hứng thú với Hejinmal. Nó đã từ bỏ cơ thể mình chỉ để đổi lấy những thứ quá mức vô dụng. Hắn chẳng thèm nói thêm về chuyện này nữa, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi sự quan tâm của một người cha đối với đứa con của mình.

"Con, con cũng đã chuẩn bị cho điều đó. Nếu con không biết trên thế giới bên ngoài có gì, con có thể sẽ chết trước khi được tận mắt nhìn thấy thế giới."

"Thế thì tại sao con không chết luôn đi? - Con thật ngu ngốc. Sao không tìm kiếm sức mạnh ngay từ đầu? Nếu như có được sức mạnh, liệu con có còn lo sợ khi rời khỏi nơi này không? Như ta đây này."

"Thưa Cha. Nhưng biết về nơi nào có những sinh vật mạnh mẽ cũng rất quan trọng. Chẳng phải điều đó cũng đúng với cha sao? Chẳng phải bọn Frost Giant cũng rất mạnh sao? Nếu cha chống lại chúng mà cái gì cũng không biết gì thì---"

"---Ta không sợ lũ Frost Giant đó!!"

"C-con xin lỗi."

Olasird'arc trừng mắt với Hejinmal, đứa còn đang kề đầu sát mặt đất, rồi hắn mệt mỏi buông đôi vai của mình.

"Thế đủ rồi. Ta lệnh cho con phải hoàn thành công việc đã chỉ định. Một tháng sau ta sẽ đuổi con ra ngoài. Lúc đó con có thể sống như những gì con muốn."

Phần 3

"Haa ~"

Hejinmal hiện đang trong một con đường hầm dẫn đến Thủ đô hoàng gia. Anh phát ra tiếng thở dài, nghe y đúc tiếng thở dài của cha anh.

"Mình vốn không giỏi chiến đấu ..."

Không chỉ là 'không giỏi'. Nói thật, anh yếu đến nỗi nếu đấu với những đứa em trai của mình, anh có khả năng sẽ thua chúng. Cũng chính bởi cảm thấy lo lắng cho nên anh không ngừng lẩm bẩm với chính mình.

"Kẻ thù ... hy vọng bọn chúng sẽ sợ hãi vẻ ngoài của mình và chạy trốn."

Hejinmal hít mạnh, khiến phần bụng đang nhô ra co vào. Rồi anh xòe móng vuốt ra và há to miệng. Bằng cách đó, trông anh sẽ giống như một con rồng thật sự.

"Ồ, suýt thì quên."

Hejinmal cẩn thận tháo chiếc kính ở trước mũi và giấu ở xung quanh. Mặc dù nó không phải là một vật phẩm ma thuật, nhưng nếu nó bị hỏng thì sẽ không có vật nào thay thế nó được. Vì vậy, anh phải giữ gìn nó cẩn thận.

"Haaa ... Vẩy rồng hình như có thể làm thành một bộ giáp rất mạnh ... nhưng tất cả những gì mình có thể làm là cầu nguyện rằng người lùn không phải là một tộc man rợ..."

Nhưng nếu họ đúng thế phải thì làm sao?

Không, chắc chắn là vậy. Bởi vì các những quyển sách của tộc người lùn có chứa rất nhiều thông tin về những nguyên liệu từ rồng.

Hejinmal cố đè nén cái cơ thể đang run rẩy xuống.

Anh biết tất cả Quagoa ở trong Thủ đô hoàng gia đang nhìn anh. Nếu có thể, anh thích chiến đấu trong một đường hầm sâu hơn, ở một nơi mà không có khán giả. Tuy nhiên, nếu thế thì lũ Quagoa sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ chiến đấu của anh, vì vậy cha anh đã cấm tiệt điều đó.

Cha đã bảo anh rằng dùng hết khả năng của mình để điều tra rõ kẻ thù và thu chúng làm những bầy tôi trung thành nếu có thể. Nhưng nếu chúng không thể hiện suy nghĩ muốn làm bạn. Thay vào đó, cha ra lệnh cho anh rằng hãy thể hiện sức mạnh của mình và thống trị những kẻ yếu đuối với tư cách là một kẻ mạnh.

Vì vậy, thất bại đồng nghĩa với chết. Anh sẽ chết nếu bị đánh bại. Ngay cả khi anh sống sót sau thất bại, lòng kính trọng của Quagoa đối với cha anh sẽ giảm đi. Điều đó sẽ làm cha anh không hài lòng, và đại khái thì Hejinmal sẽ bị cha làm thịt sau đó.

Vậy thì bỏ chạy ngay bây giờ được không? Dù sao thì một tháng sau, anh sẽ bị đuổi đi, bất kể anh có làm gì.

Đó là một ý tưởng hay, nhưng anh cần một tháng để chuẩn bị cho điều đó.

Hejinmal phun ra một hơi thở.

Hơi thở siêu lạnh này đóng băng một phần bức tường thành một vùng màu trắng xóa.

"Tốt! Hơi thở của mình bình thường, và sức mạnh của nó phù hợp với độ tuổi của mình. "

Đây là một trong những con át chủ bài của tộc rồng ─ Hơi thở của rồng. Tộc Frost Dragon sở hữu hơi thở lạnh lẽo, và sức mạnh của nó tăng dần theo độ tuổi. Hơi thở của Hejinmal khá phát triển và nó đáng tin cậy hơn sức mạnh cơ thể của anh.

"...Nhưng mà."

Hơi thở của Rồng là một thứ rất kinh khủng. Chỉ cần là người biết một chút về loài Rồng đều biết điều đó. Dù sao đây là một năng lực cơ bản của tất cả tộc Rồng.

Trên thực tế, trong những quyển sách của người lùn cũng ghi như vậy.

Đám người lùn sẽ không bao giờ chạy đến đây mà không có cách đối phó với nó.

Hejinmal càng lúc càng tuyệt vọng.

Mặc dù cha anh đã nói như vậy, nhưng nếu anh thực sự có thể sử dụng phép thuật nào đó thì mọi thứ chắc chắn sẽ khác đi.

"Mình chỉ là một đứa con rơi."

Đám anh của anh nghe răm rắp những mệnh lệnh cha của anh là một đám người mang đậm khí phách loài Rồng. Thực tế là ông ta không không giao nhiệm vụ này cho họ mà lại để Hejinmal là dấu hiệu cho thấy ông ta không quan tâm tới việc nếu tên hikkikomori của gia đình ông chết đi.

Anh cũng không oán trách số phận của mình.

Nếu anh không gặp gỡ cuốn sách, nếu anh không biết đến niềm sung sướng mà việc tìm tòi học hỏi đem lại, anh sẽ không có được như ngày hôm nay. Chuyện đã đến mức này thì không có gì phải hối tiếc cả.

Đột nhiên, mũi Hejinmal có phản ứng.

Sau đó anh nghiêng tai lắng nghe, và có thể nghe thấy nhiều bước chân đang đi trong đường hầm.

Đó không phải là tiếng bước chân của Quagoa, bởi vì anh nghe rõ tiếng giày va chạm với nền đất.

Là người lùn?! Chỉ có vài người, có nghĩa là ... Họ tự tin có thể giành chiến thắng với số lượng đó? Hay họ là đội tiên phong? Vì vậy, chỉ cần mình đánh bại họ là coi như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành và sẽ không có vấn đề gì nếu mình trở về?

Nói đúng ra, cho dù chỉ đánh bại đội tiên phong thì anh cũng được coi là đã hoàn thành mệnh lệnh của cha. Câu hỏi bây giờ là liệu một cái cớ như thế có được chấp nhận hay không.

Được chiếu sáng bởi những tảng đá rực rỡ, bốn bóng người ─ mặc dù anh không thể chắc chắn vì họ vẫn còn ở khoảng cách xa - hiện lên trên bức tường trong hang.

Ba bóng nhỏ kia là ba người lùn? Vậy cái bóng lớn hơn là gì? Ngay cả những họ hàng thân cận với người lùn cũng không lớn đến thế. Vậy thì, những người lùn đã cầu xin sự giúp đỡ của cái bóng lớn kia, giống như tộc Quagoa đã làm với Cha?

Mặc kệ đám người lùn kia rốt cuộc có yêu cầu sự giúp đỡ của nó hay không, anh cũng phải cảnh giác với cái bóng to lớn kia.

Dù đó là một cái bóng rất lớn nhưng nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với một con Rồng.

Mình có nên tấn công phủ đầu họ bằng hơi thở không? Hejinmal ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ đó.

Không, mình nên hỏi dò mục đích của họ và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này thông qua việc đàm phán.

Những con rồng bình thường sẽ nhanh chóng bắt đầu trận chiến. Tuy nhiên, Hejinmal không có lòng tin vào bản thân và không muốn cuộc gặp gỡ này kết thúc trong bi kịch. Vì vậy, anh đã tìm cách giải quyết tình huống theo một cách an toàn.

Cuối cùng, với thị lực sắc bén của loài rồng - mặc dù Hejinmal phần nào phụ thuộc vào dáng vẻ của người kia- anh cũng xác nhận rằng người đi ở phía trước không phải là người lùn.

Mình đã đọc qua về họ trong một cuốn sách? Không phải người ta nói rằng Dark Elf sống tại nơi sâu thẳm của những khu rừng sao?

Chuyện họ có mặt ở đây là không thể nào.

Tuy nhiên, người đó quá thấp so với chiều cao trung bình của những Dark Elf ghi trong cuốn sách. Có thể đó là một đứa trẻ lai giữa Dark Elf và người lùn chăng? Hay đó chỉ là một đứa trẻ Dark Elf?

Khi Hejinmal suy nghĩ về những điều này và nhiều điều khác nữa, anh ta chuyển ánh mắt của mình đến cái bóng khổng lồ phía sau Dark Elf, và rồi mắt anh ta đột nhiên mở rộng.

Haaah?! Đó là một Elder Lich?! Nó đang làm gì ở đây? Tệ thật. Tên đó không bị ảnh hưởng bởi hơi thở băng giá, và có thể sử dụng [Fireball].

Lửa là điểm yếu của tộc Frost Dragon. Nói cách khác, đòn tấn công mạnh nhất của anh vô dụng với Elder Lich, và đối thủ có thể làm anh tổn thương khá nặng.

Và đó là cái gì? Nó trông như một chiếc áo choàng đắt tiền...

Mũi rồng phản ứng rất nhanh với bảo vật. Họ có thể tính toán xấp xỉ giá trị của bất kỳ món đồ gì, bất kể nó có giá trị như thế nào. Ngay bây giờ, chiếc mũi nói với anh rằng Elder Lich trước anh đang mặc một chiếc áo choàng phù thủy vô cùng đắt.

... Không, nhìn kỹ thì, bộ đồ trên người Dark Elf đi đằng trước cũng giống vậy. Trước đây, mình chưa bao giờ thấy thứ nào có giá trị như thế cả...

Hejinmal là một hikkikomori, vì vậy thứ duy nhất anh tính giá trị được là các quyển sách mà tộc người lùn cất giữ. Vì vậy, khả năng cảm thụ giá trị của mũi có thể đã mất đi sự nhạy bén của nó. Tuy nói nó là bản năng, nhưng nó sẽ vẫn bị thoái hóa nếu không được sử dụng. Tuy nhiên, anh không nghĩ như thế.

Và sau đó, cái bóng đằng sau trông có vẻ nữ tính ... Phải chăng đó cũng là một người lùn? Đó không phải là Dark Elf, và cũng không phải là Elder Lich. Vậy thì... một Elf? Hay là một con người? Mình không hiểu. Tuy nhiên, cô ta cũng trông như đang mặc quần áo đắt tiền. ... Hm, mũi của mình không bén nữa sao? Nhưng nếu không phải thế thì...

Cuối cùng, anh thấy được một người lùn ở phía cuối nhóm, và Hejinmal đã được giải thoát.

Chỉ là một người lùn bình thường, và ông ta không mặc thứ gì có giá trị.

Sau đó, Hejinmal lắc đầu.

Điều này nghe thật ngây thơ nhỉ? Ba người phía trước ông ta không có vẻ gì là dạng người bình thường. Và có lẽ tên người lùn đó cũng có chỗ đặc biệt. Cẩn thận vẫn hơn.

Sau đó, Dark Elf kia chỉ về phía anh, như thể nói với mọi người rằng anh ở đó.

Mặc dù anh đã suy tính rằng anh nên làm gì nếu bị tấn công bất ngờ- đặc biệt là bởi một [Fireball], song đối phương chỉ dừng lại để thảo luận một chút, và ngay sau đó họ tiếp tục cất bước về hướng Hejinmal.

... Mình có nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất không?

Nếu họ tấn công ngay lập tức, anh sẽ tự bảo vệ mình. Nhưng hiện không phải là trường hợp đó. Anh nên làm gì bây giờ?

Nggg ─ Bụng mình đau quá. Mình hy vọng tên undead đang đi đến đây để thương lượng là một người tử tế!

Anh có thể bị giết. Đối với Hejinmal ─ kẻ đã sống ở nơi an toàn trong suốt cuộc đời của mình ─ mà nói, khoảng thời gian cho đến khi nhóm người kia dừng lại là sự tra tấn vô bờ bến.

Nhóm người đó cuối cùng đã đến gần Hejinmal.

Hejinmal hít một hơi thật sâu, rồi ─ cẩn thận không tạo ra cảm giác đe dọa─ anh nói.

Họ là một nhóm người đã tiếp cận Hejinmal, một con Rồng, mà không hề do dự. Vì vậy, Hejinmal cảm thấy rằng cố gắng tỏa ra cảm giác đe dọa sẽ rất nguy hiểm.

"Khu vực bắt đầu từ nơi này thuộc về Quagoa và tộc rồng chúng tôi. Tại sao ─ ahem ─ Tôi có thể hỏi các bạn lý do đến đây không?"

Dark Elf đứng ở đầu nhóm đổi vị trí với Elder Lich. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra ai là người đứng đầu nhóm.

"Hm? Chúng ta sắp khởi động một cuộc tấn công và chỉ có một con rồng ở đây? Những con rồng ta biết phát triển mạnh mẽ hơn theo tuổi tác ─ nói cách khác, cơ thể của chúng to hơn và mạnh hơn.Với kích thước của ngươi, ngươi không có vẻ gì là mạnh cả ... Chuyện gì thế này?"

Hắn ta có ý gì khi nói "Chuyện gì thế này?" Hejinmal thật sự không biết. Tuy nhiên, có vẻ như Elder Lich này không hề cảnh giác với một con Rồng giống như anh.

Ah, điều này ... thật tệ. Tệ đến nỗi mình thậm chí không biết diễn tả như thế nào cả.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, ta nghi ngờ việc chúng chỉ gửi một con Rồng đi để thu thập thông tin về chúng ta ... Đây là chiến lược của kẻ thù sao, hay là ta đang cảnh giác quá mức? Với những thông tin chúng ta thu được từ nhóm Quagoa mà chúng ta đã bắt được, có lẽ là ý sau."

Ngay từ lúc bắt đầu anh không biết Elder Lich nọ đang nói gì. Tên Elder Lich cũng không có ý định khai sáng cho Hejinmal. Nói cách khác, hắn ta có thể đang nói chuyện một mình, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy sợ hãi?

"...Thật khó chịu khi cứ phải suy nghĩ về điều đó. Hãy điều tra xem tên này thuộc loài rồng nào?"

Một nỗi sợ hãi xuyên qua toàn bộ cơ thể Hejinmal.

Hắn ta tỏ ra quá bình thản. Hắn ta nói chuyện như thể đang nhặt một hòn đá từ dưới đất lên. Đó là một giọng điệu thể hiện sự tự tin tuyệt đối trong việc có thể thực hiện những điều đã nói.

Và sau đó, trong khoảng khắc anh nhìn thấy tên Elder Lich giơ tay lên

"[Grasp─"

"CHỜ ĐÃ!!"

Sau khi tiếng gầm vang lên, Hejinmal cúi rạp đầu xuống mặt đất.

Đây là thái độ kính trọng lớn nhất mà một con Rồng có thể thực hiện được-tư thế phục tùng.

"─Heart], đợi đã, cái gì?"

Hejinmal liều mình cầu xin với Elder Lich, người đang ngừng bàn tay đang di chuyển của mình lại.

"Xin ngài chờ một chút! Tên tôi là Hejinmal! Liệu tôi có thể hỏi danh tính của ngài được không?"

Nhìn xung quanh, anh thấy gã người lùn đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Tuy nhiên, Dark Elf cùng với người-trông-giống-Elf dường như không quá ngạc nhiên. Nói cách khác, với hai người kia, đây là chuyện đương nhiên.

Hejinmal chắc chắn rằng phán đoán của anh là chính xác.

"... Tên ta là Ainz Ooal Gown ... tư thế kia của ngươi có ý gì?"

"Vâng!! Tôi tin rằng đây là cách con người chào hỏi khi con người biết tên của nhau, Gown-sama! Tư thế này là thể hiện sự tôn trọng lớn nhất mà tộc Rồng chúng tôi có thể làm!"

"Er ... Vậy, tại sao ngươi lại làm việc này?"

"Đương nhiên, đó là vì tôi nhận ra rằng ngài là một người mạnh mẽ, Gown-sama. Liệu tôi có thể dùng tư thế khác trước một người vĩ đại như ngài sao? Không, tôi không thể!"

Đây là một canh bạc khổng lồ. Anh đã đặt cược mọi thứ vào đó.

Người lùn sử dụng từ "thép nóng" để miêu tả cảm giác nóng bỏng khi đánh bạc, nhưng những gì mà Hejinmal cảm thấy bây giờ là một sự lạnh lẽo, đến mức khiến anh ta cứng người lại.

Thời gian dường như đóng băng trong vài giây, nhưng cuối cùng, Elder Lich lên tiếng, "Umu. ... Vậy, ngươi có ý định phục tùng ta sao?"

"Vâng! Nếu ngài cho phép, Gown-sama!"

Anh nhìn lại, và như dự đoán, Dark Elf và Elf dường như nghĩ rằng tất cả điều này là bình thường.

"... Thịt, da, răng, vảy và nhiều bộ phận khác nữa của rồng có rất nhiều công dụng. Hm? Ngươi ... ngẩng đầu lên. "

Thái độ của Elder Lich là thái độ của kẻ bề trên, vì vậy hắn ta không có chút cảm giác kỳ quái nào ngay cả khi một người như Hejinmal sẵn sàng phục tùng hắn. Rõ ràng, từ lúc bắt đầu, tên Elder Lich này xem Hejinmal không đáng nhắc đến.

Rồng là chủng tộc mạnh nhất, nhưng chúng không phải là loài vô địch. Nhiều loài khác có thể giết Rồng. Tộc Frost Giant là một ví dụ.

Tuy nhiên, nếu so sánh hai loài này với nhau, cuối cùng thì loài Rồng vẫn mạnh mẽ hơn.

Lý do là sự trưởng thành của chúng. Rồng vẫn tiếp tục phát triển theo thời gian và một ngày nào đó chúng sẽ phát triển thành những thực thể đủ để gọi là mạnh nhất. Chúng là những sinh vật có tuổi thọ rất dài, và thực tế là chỉ riêng việc chúng có thể không ngừng phát triển từ đầu đến cuối cũng đủ để chúng trở thành một loài mạnh mẽ rồi.

Từ quan điểm đó, undead có thể còn mạnh hơn loài rồng. Mặc dù cơ thể của undead cấp cao không phát triển, nhưng chúng có thể tích lũy kiến thức và tăng cường kinh nghiệm.

Ngoài ra, Hejinmal đã từng đọc về tộc undead trong truyền thuyết từ cuốn sách của mình.

Tộc Soul Eater cắn nuốt những linh hồn người sống. Tộc Wriggle Pestilence có khả năng lây lan bệnh tật. Lấy Elder Lich làm trung tâm, những pháp sư Undead tụ tập lại với nhau tạo thành một quân đoàn pháp thuật. Guphandera=Argoros, con rồng undead lẩn trốn trong một ngọn núi của người chết và sử dụng ma thuật hệ tinh thần. Tộc Astral Ripper, quanh quẩn ở Thung lũng bóng tối.v.v.

Như những undead trong truyền thuyết khác, tên Elder Lich này chắc chắn là một sinh vật undead đã đi vào huyền thoại. Tuy nhiên, có vẻ như những quyển sách của người lùn đã không ghi chép lại nó.

Hejinmal từ từ đứng dậy.

Anh cảm giác như Elder Lich đang đánh giá cơ thể của anh. Anh cảm thấy xấu hổ vì cái cơ thể không giống rồng của mình.

"Ta hiểu rồi. Vậy ra những con rồng sống trong môi trường lạnh giá sẽ lưu trữ chất béo dưới lớp da của chúng. Mặc dù, ta nghĩ rằng loài Frost Dragon có đặc tính miễn dịch với cái lạnh ... Hay là ngươi đang lưu giữ chất dinh dưỡng trong trường hợp không tìm được thức ăn? "

"Không không phải thế. Tôi là người duy nhất như thế này ... "

"Hooh ... Có nghĩa là, ngươi là một giống hiếm, phải không? Đó có phải là ý của ngươi không?"

Hejinmal không chắc chắn vật mẫu hiếm như anh có giá trị nào không, nhưng trong gia đình thì không có ai giống anh cả. Vì vậy, đó là một tuyên bố chính xác.

"Có lẽ là như vậy, Gown-sama."

"Thật sao", Elder Lich lên tiếng. Rồi hắn ta nhỏ giọng nói tiếp. "Nếu cứ như thế mà giết chết ngươi thì đó là một sự lãng phí."

Những lời đó được thính giác nhạy bén của loài rồng bắt được.

Anh cố gắng hết sức để kiểm soát hơi thở sắp hỗn loạn của mình. Có vẻ như anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn, điều đó sẽ cho phép anh sống sót

"Còn có những con rồng khác không?"

"Có. Có bốn con rồng lớn tuổi hơn tôi, sáu con cùng độ tuổi với tôi, và bốn con nhỏ tuổi hơn tôi một chút."

"Hoh!"

Elder Lich dường như rất vui mừng, và Hejinmal chắc chắn hắn ta đã có một số kế hoạch tà ác trong đầu.

"Bọn họ so thế nào với ngươi?"

"Bốn người lớn tuổi hơn tôi mạnh hơn tôi. Những con rồng cùng tuổi với tôi cũng mạnh hơn tôi."

Tôi có lẽ cũng sẽ đánh thua những đứa nhỏ hơn. Hejinmal không thể nói vậy. Nếu nói ra thì giá trị của anh trong mắt tên Elder Lich này sẽ giảm xuống, và anh có thể bị giết ngay tại chỗ.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì, những con Rồng lớn tuổi có thể sử dụng phép thuật cấp mấy? Hay chúng chỉ có thể dùng những phép thuật hệ arcane?"

"Người mạnh nhất trong bọn họ có thể sử dụng phép thuật cấp ba. Giống như ngài đã nói vậy, đó là phép thuật hệ arcane."

Khi những con rồng trưởng thành, họ đương nhiên có được khả năng sử dụng phép thuật hệ arcane mà không cần phải học tập. Tuy nhiên, họ chỉ có thể sử dụng một vài phép thuật. Thậm chí cha của Hejinmal chỉ có thể sử dụng ba phép thuật cấp ba.

"Gì? Họ chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp ba? "

Elder Lich có vẻ như đánh mất đi sự hứng thú, nhưng rồi hắn suy nghĩ như thể hắn đã nhận ra điều gì đó.

"Không, ta có thể hỏi thêm không. Nếu đây chỉ là một mưu mẹo thì sao? Có câu tục ngữ là một con đại bàng khổng lồ sẽ giấu móng vuốt của nó đi. Nói không chừng con rồng mạnh nhất có thể sử dụng phép thuật cấp 8?"

"Không, không thể nào. Hay đúng hơn là..."

Ngoài ra, phép thuật cấp 8 không thể tồn tại. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nói như vậy với hắn sao?

Không, anh không thể. Sự thật đôi khi làm người khác tổn thương nhiều hơn là lời nói dối. Nếu anh mang đến sự áp bức cho tên pháp sư undead này, chờ đợi anh sẽ không phải là hạnh phúc.

"─ Không. Ông ấy không thể sử dụng phép thuật cao cấp như vậy. Tôi đã từng nghe rằng ông ấy đã học được một pháp thuật kháng lửa cấp ba."

Có lẽ anh nên nói chuyện đó ra? Cha của anh chắc chắn không phải là một đối thủ có thể coi nhẹ được.

"Umu ─ Ta hiểu. Chà, che giấu những điểm yếu của mình cũng là chuyện bình thường thôi mà."

Giọng điệu nhẹ nhàng này khiến Hejinmal cảm thấy không thoải mái.

"Aura."

"Vâng, Ainz-sama."

Dường như Dark Elf kia được gọi là Aura. Suy đoán theo mùi thì người đó có lẽ là một phụ nữ.

Người-trông-giống-Elf thì không có mùi nữ tính trên người. Trên thực tế, người đó không có mùi cơ thể, giống như Elder Lich.

"Ta sẽ đưa cho ngươi con Rồng này. Ta nhớ ngươi đã nói rằng ngươi muốn nó?"

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng nó có thể bay không?"

Hai cặp mắt nhìn vào anh trong đó một mang theo vẻ đầy nghi ngờ, còn một thì như đang nói "Đó là một câu hỏi hay."

"Tôi, có thể, có thể bay."

Anh có thể là một hikkikomori, nhưng nói thế nào thì anh vẫn có khả năng bay. Với loài Rồng, bay cũng giống như đi bộ. Anh không thể nào quên được nó. Hejinmal đã đưa ra câu trả lời trong khi cảm thấy hối tiếc vì anh đã không bay đến đây.

"Vậy thì, thần sẽ nhận lấy nó, Ainz-sama. Hm, thần cần phải chỉ cho nó hiểu rõ quan hệ trên dưới, và làm cho nó hoàn toàn nghe theo lời thần."

Trước khi Hejinmal có thể tự hỏi cô ấy đến cùng sẽ làm gì, anh ấy cảm thấy như hàng ngàn lưỡi dao lạnh lùng đang đâm xuyên qua anh.

Anh đã chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã chết. Sự sợ hãi mà bản năng mách bảo đã trở thành lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua toàn bộ cơ thể của anh.

Trong giây lát, tâm trí anh trống rỗng. Trong lúc ý thức trở nên mờ nhạt, anh rõ ràng cảm thấy tim của anh ngừng đập.

"Uwaaaaaaa!"

Sau khi anh ấy phát ra tiếng thét gào, cơn ớn lạnh màu đen áp bức toàn bộ cơ thể anh đã bị xua tan.

Trái tim anh bắt đầu đập lại một cách từ từ. Tay anh run rẩy liên tục, hai lá phổi vội vàng hút lấy oxy.

Anh nhớ lại là trên quyển sách kia có viết về thứ này. Nó được gọi là "Sát khí". Nói cách khác, Dark Elf, người sắp trở thành nữ chủ nhân của anh ta, là một người có thể phóng ra sát khí đủ mạnh để ngay lập tức đặt một Frost Dragon vào trạng thái shock gần chết.

Nếu thế, tên Elder Lich mà cô ta gọi là "Chủ nhân" sẽ đạt mức độ nào đây?

Không có chút nghi ngờ nào về điều đó. Hắn ta đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Hejinmal.

Hắn ta là một kẻ mạnh tuyệt đối - một Overlord.

Anh đã có sự lựa chọn đúng đắn.

Lúc Hejinmal lấy lại tinh thần, anh thấy rằng nhóm bốn người đã hơi lùi về phía sau và sự ngạc nhiên trên khuôn mặt họ.

Khi anh đang tự hỏi điều gì đang xảy ra, anh mới nhận ra cảm giác kinh tởm dưới thắt lưng. Khi nhìn xuống dưới chân, Hejinmal đã bị sốc.

Có vẻ như bàng quang của anh đã không nghe lời và anh đã lỡ xả ra đó. Một vũng nước loang ra dưới chân anh trông như một hồ nước nhỏ.

"Uuu ..."

Anh nên nói gì bây giờ? Nó có thể làm họ bực mình và anh sẽ bị giết.

"Tôi, tôi đã rất vui mừng nên tôi đã xả một chút!"

Anh đã hạ thấp lòng tự trọng của bản thân. Mặc dù anh có cảm giác rằng họ không tin anh, nhưng nó tốt hơn việc nói rỉ ra vì sợ hãi.

"Từ hôm nay trở đi, kẻ hèn này sẽ phục vụ và đi cùng bà chủ, Aura-sama, và cống hiến hết mình và trung thành tuyệt đối với ngài ấy!"

"Ehhhh ..."

Đó là vẻ mặt ghét bỏ.

Không ổn chút nào. Nếu cô ta cảm thấy anh vô dụng, anh có thể bị ném đi như một đống rác. Người mạnh mẽ có quyền làm điều đó. Thật ra, cha của anh cũng không làm như thế. Tuy nhiên, sự giúp đỡ lại đến từ một nơi mà anh không hề nghĩ tới.

"Thì ra là thế ... À, Ta thấy cũng không có cách nào khác."

"Eh? Thật sao, Ainz-sama?"

"Mm. Ta đã từng nghe về một chuyện như thế từ một người bạn của ta - Ankoromochimochi-san. Cô ấy đã từng nói với ta về việc cô ấy thấy khốn khổ khi con chó của cô ấy cứ tiện đâu tè đó. Dường như điều này xảy ra khi chúng quá kích động."

"Ý ngài là, Ankoromochimochi-sama? Có thật không? Vậy ra nó giống cách Fen và một số Ma thú khác đánh dấu địa bàn của chúng?"

"Điều đó cũng có thể. Tuy ta cũng không hiểu rõ về sinh học loài Rồng. Tuy nhiên, đó có lẽ là lý do tại sao nó làm như thế. "

Người-có-thể-hoặc-không-thể-là-Elf đã lặng lẽ lắng nghe tất cả những điều này. Cô ta nghiêng đầu và hỏi Elder Lich.

"Ainz-sama, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi cũng làm như vậy?"

"Shalltear. Vừa mở miệng là đã nói câu như thế, cô thấy điều đó có thích hợp không?

"Mm. Như Aura nói, nếu ngươi đã làm điều đó, ta sẽ ngã vì sốc mất. Điều này chỉ dễ thương trên mấy vật nuôi nhỏ. ...Mà, Ankoromochimochi-san cảm thấy lo lắng là vì con chó đó đã khá nhiều tuổi rồi. Cô ấy nói gì đó về việc không làm nó quá vui mừng ... ah, nhớ những ngày đó thật. "

Bầu không khí xung quanh họ thay đổi, nó khác hoàn toàn bầu không khí đầy chết chóc vừa nãy.

Trong lúc đó, Hejinmal đã lặng lẽ cọ xát phần cơ thể bị ướt của mình trên một bức tường gần đó và làm sạch vết bẩn.

"Ầy. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Gã người lùn─ kẻ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện ─ cuối cùng cũng lên tiếng. Hejinmal cảm thấy rằng người lùn này không giống nhóm ba người này, bởi vì ông ta không mạnh.

Có phải tộc người lùn đã thuê họ làm lính đánh thuê và sai gã người lùn này giám thị họ không? Nếu đúng như vậy, Hejinmal cũng phải thể hiện sự kính trọng đối với người lùn này. Nhưng anh sẽ được xếp ở vị trí nào trong khi bản thân anh là thuộc hạ của ba người kia? Những câu hỏi không thoải mái này bay lượn trong đầu anh.

"Ông nói đúng. Chúng ta sẽ để lũ Quagoa cho Aura và Shalltear. Ta sẽ đi với con rồng này và giải quyết tất cả những con rồng chống lại chúng ta. "

Cơ thể của Hejinmal lại run rẩy.

Hắn ta nói bằng giọng rất bình thản. Những con rồng đối với hắn chỉ là những sinh vật có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Đây là thái độ của một người vô cùng mạnh mẽ.

Hejinmal do dự về việc phải làm gì. Nếu lúc này, anh cầu xin tha mạng cho những con rồng khác, thì đó có lẽ là một hành động khôn ngoan. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, anh nói:

"... Gown-sama, Aura-sama, có thể cho phép tôi nói chuyện được không?"

"Được rồi. Ngươi nói đi."

"Vâng! Theo tôi thì như thế này. Người dân ở đây không biết sự vĩ đại của Gown-sama. Ngài có sẵn sàng để mở rộng lòng thương xót của mình cho những kẻ ngu ngốc kia không? Nói cách khác, những con rồng khác cũng nên biết về sự vĩ đại của Gown-sama! "

"Umu ... Hai người thấy thế nào?"

"Tất cả mọi thứ đều nghe theo ý của ngài, Ainz-sama."

"Đúng thế. Chúng thần sẽ không phản đối quyết định của ngài, Ainz-sama. "

"Trong mọi trường hợp, tất cả những gì chúng ta cần làm là đuổi họ ra khỏi Cung điện Hoàng gia, phải không? Ahem. Con rồng kia, ta có thể hỏi ngươi một câu hỏi không?"

Người đặt câu hỏi là gã người lùn.

Hejinmal liếc nhìn sắc mặt của hai vị chủ nhân. Thành thật mà nói, anh không hề biết anh cần dùng thái độ như thế nào đối với người lùn này. Nói là thế, song bày ra thái độ kiêu ngạo sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, một đầy tớ cung kính cúi chào một người khác sẽ hạ thấp giá trị chủ nhân của họ.

"X-Xin mời."

Sau khi do dự, Hejinmal đã chọn một câu trả lời ngắn gọn để tránh làm hai bên khó chịu.

"Umu ...Thật ra thì, thần không nghĩ là ngài có thể thống trị được loài rồng ... Không, sau khi nhìn thấy sức mạnh của ngài, đây là chuyện đương nhiên. Um, xin lỗi. Ngoại trừ nơi này, liệu bên ngoài còn có những con rồng khác không? "

"Có lẽ là có."

"Có lẽ là có, huh. Vậy thì, nếu có, ngươi có thể ra lệnh cho những con rồng đó không? "

"Tôi không thể. Họ thuộc về một bộ tộc khác. "

"Umu ─ Vậy thì trước hết chúng ta nên hoàn thành yêu cầu đuổi lũ rồng ra ngoài. Sau đó, chúng ta sẽ nói cho đám người kia biết rằng có những bộ tộc Rồng khác ở xung quanh. Bằng cách đó, họ sẽ phải dựa vào sức mạnh của Bệ hạ để bảo vệ Thủ đô hoàng gia vừa được lấy lại của họ. Chắc chắn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ mảnh đất mà họ đã mất rất lâu để đoạt lại. Đây không phải là cách làm có lợi nhất sao? "

Có một từ ở đó mà anh không thể bỏ qua.

Có vẻ như Elder Lich là một vị vua, và thuộc hạ của ông ta là Dark Elf và Elf kia.

"Ngươi có ổn không nếu tộc của ngươi bị vắt kiệt và lợi dụng?"

Ngài đang nói gì vậy, cái nhún vai của gã người lùn dường như để truyền đạt điều đó.

"Bệ hạ đã lựa chọn thần --- chúng thần. Chẳng phải đó là chuyện bình thường nếu thần luôn ở bên phe của ngài dù cho có chuyện gì xảy ra hay sao?

"Cảm ơn sự cân nhắc của ngươi, Gondo."

"Xin đừng nói vậy. Thần mới là người phải cảm ơn ngài. Nỗi phiền muộn cản trở thần bấy lâu nay đã được trút bỏ từ ngày mà thần gặp được Bệ hạ. Sự thật thì, ngài chính là vị cứu tinh của thần."

"Ta rất vui vì chúng ta đã xây dựng được mối quan hệ có lợi cho đôi bên."

"Khi thần không nghĩ bệ hạ có lợi gì trong chuyện này, thần chắc chắn sẽ báo đáp lòng tử tế mà ngài đã ban cho thần."

Kể cả Hejinmal là người ngoài cuộc cũng hiểu được mối quan hệ giữa họ.

Gã người lùn này đang mang ơn sâu nặng với Elder Lich kia. Đó là một món nợ mà gã muốn báo đáp kể cả khi phải phản bội lại chính đồng loại mình.

"...Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì ta cũng không phiền..."

Elder Lich nhún vai và quay về phía Hejinmal.

"Được rồi. Giờ thì, hãy đưa chúng ta đến chỗ những con rồng mạnh hơn ngươi đó. Thêm nữa, kho bạc của Cung điện Hoàng gia hiện đang ở đâu?"

Hejinmal biết rõ vị trí của nó, anh gật đầu một cách đầy tự tin.

"Thần đây cảm thấy câu hỏi của ngài thật may mắn, bởi cả hai mục tiêu mà ngài đang nhắm đến đều ở cùng một chỗ."

♦ ♦ ♦

Với chủ nhân và gã người lùn trên lưng, Hejinmal hướng đến chỗ của cha mình. Cơ thể của anh tuy không mấy rèn luyện, nhưng nó vẫn là cơ thể của một con rồng, việc cõng theo hai người như thế chẳng phải là gánh nặng đối với anh.

Trong khi vừa lắng nghe Bệ hạ nói chuyện vừa di chuyển, anh càng chắc chắn rằng kiến thức và bản năng là hai thứ quan trọng nhất của thế giới này.

Nếu anh thể hiện vẻ kiêu căng thường thấy ở loài rồng khi gặp mặt, anh có thể đã bị giết. Không, nếu anh không lớn tiếng tuyên bố lòng trung thành để gây sự chú ý từ họ, anh đã chết mà không kịp biết điều gì xảy ra với mình.

Đó thật sự là thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

Hejinmal siết chặt bàng quang của mình lại.

Nếu anh tè lần nữa, quan điểm của họ về anh sẽ không chỉ rơi xuống mặt đất, mà là chui sâu xuống lòng đất luôn rồi.

May mắn thay, họ không bắt gặp con rồng nào trong suốt quãng đường. Vì vậy, họ tiếp tục tiến thẳng đến gian phòng của cha anh - hay nói cách khác, phòng ngai vàng kiêm kho bạc.

Hejinmal hít một hơi sâu.

"Thần xin nhắc Bệ hạ vĩ đại của thần biết rằng ngoài cha thần ra, còn có ba con rồng khác dưới trướng ông dưới danh nghĩa thê thiếp. Ngài thực sự muốn đem ông người lùn này vào đó với ngài chứ?"

Nếu họ bị tấn công bởi hơi thở băng giá của bốn con rồng cùng lúc, anh sợ rằng gã người lùn này có thể bị giết.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, không hẳn. Nếu vị bệ hạ vĩ đại của thần thấy ổn, thần cũng sẽ không có ý kiến gì."

"Ta đã yểm ma pháp miễn nhiễm với băng giá lên người ông ta rồi, nên sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta phải hứng chịu nhiều loại phép thuật đến từ những thuộc tính khác thì cũng khá là rắc rối."

"Thần cảm thấy điều đó sẽ xảy ra, thưa Bệ hạ vĩ đại. Hơi thở là vũ khí ưa thích nhất của loài rồng, sẽ rất bình thường nếu họ mở đầu cuộc tấn công bằng hơi thở của mình. Họ sẽ không quan tâm đến việc sử dụng các loại phép thuật hệ Arcane đâu ạ, thứ vốn dĩ yếu hơn nhiều so với những khả năng khác."

"Thế thì sẽ không có vấn đề gì."

"Ah, thưa bệ hạ. Cho phép thần được nói tiếp? Chắc chắn rằng bốn con rồng chẳng có cơ hội nào để đấu lại ngài. Tuy nhiên, mẫu thân của thần cũng ở đó. Liệu thần có thể cầu xin ngài tha cho bà ấy không?"

"Hừm..."

Hejinmal ngoái cổ lại và chờ phán quyết của chủ nhân mình.

Hejinmal không định đi xa tới mức cầu xin cho mẹ mình được sống. Sẽ rất tốt nếu anh cứu được bà, nhưng anh không muốn đặt cược mạng sống của mình vào đó. Không phải vì anh ghét bỏ bà hay điều gì tương tự, chỉ đơn giản là sự gắn bó giữa quan hệ máu mủ trong cộng đồng loài rồng vốn không được mật thiết cho lắm.

Sau khi rời tổ, dù là anh chị em ruột thịt cũng sẽ trở thành kẻ thù trong việc tranh giành lãnh thổ. Thêm vào đó, chuyện những con rồng ham của báu tử chiến với nhau khi thấy kho tàng của đối phương cũng khá phổ biến.

Việc có nhiều con rồng - cụ thể là những con sau khi rời tổ - sống cùng nhau trong một lãnh thổ là điều rất hiếm. Nếu không có một con rồng với sức mạnh áp đảo thống trị thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nói như thế, cha anh, tức Olasird'arc - kẻ đã thống nhất những con rồng thành một đại gia đình chống lại kẻ thù bên ngoài - là một trường hợp bất thường. Thậm chí có thể coi ông là một kẻ rất khôn ngoan.

"Cũng không còn cách nào khác. Ta sẽ cố gắng để cho mẹ ngươi sống sót."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Bệ hạ vĩ đại."

Lời nịnh nọt cứ tuôn ra khỏi miệng anh, bởi anh hoàn toàn không muốn làm người đã ban cho anh sự rộng lượng phải khó chịu. Thêm vào đó, anh nghĩ rằng nếu mẹ anh sống sót, gánh nặng trên lưng anh sẽ được giảm bớt trong tương lai. Nhưng ngược lại, càng có nhiều con rồng, giá trị của anh sẽ càng giảm. Nếu anh không muốn họ nghĩ rằng cái chết của anh sẽ chẳng có gì đáng nhớ, anh phải cố gắng mọi thứ có thể để làm vui lòng chủ nhân.

"Tuy nhiên, 'Bệ hạ vĩ đại' có vẻ hơi... eh. Kể từ lúc này, ngươi cũng có thể gọi ta là Vua pháp thuật hoặc Ainz đều được."

Đó là cái bẫy, hay là một bài kiểm tra? Không chút do dự, Hejinmal nói những lời mà anh cảm thấy là đúng:

"Đã hiểu, thưa bệ hạ, Vua pháp thuật!"

Làm sao anh có thể thể hiện hết sự kính trọng chỉ với mỗi từ "Ainz" thôi kia chứ?

"Mm, đi thôi nào."

"Đã rõ!"

Anh cẩn thận giấu đi tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Sau cùng, đó chính là một bài kiểm tra. Nếu anh bất cẩn và thất bại trong việc đưa ra kính ngữ phù hợp, anh có thể sẽ bị trừng phạt. Theo những gì anh biết, anh có thể bị giết rồi đem ra mổ xẻ thành một đống nguyên liệu.

Nếu có điều gì mà anh phải khắc sâu vào trong tâm trí, thì đó là đừng bao giờ tỏ ra ngạo mạn.

Không lâu sau đó, họ tới được cánh cửa dẫn tới chỗ cần đến.

Có một cặp cửa đôi dường như phải cần đến sức của loài rồng để mở nó. Rõ ràng là, người lùn đã phải sử dụng cái cửa nhỏ hơn để ra vào. Những cánh cửa to lớn này chỉ được dùng cho các lễ nghi hay những dịp tương tự.

Hejinmal ấn bờ vai của mình vào cánh cửa - đồng thời cẩn thận không làm ảnh hưởng đến chủ nhân đang ngồi trên lưng - và đẩy nó mở ra.

Anh thấy cha mình - Olasird'arc - đang cuộn tròn trên ngai vàng của ông ta. Kilistran mẹ anh và hai thê thiếp khác - Munuinia và Mianatalon - cũng có mặt ở đó.

Ba cặp mắt bối rối đều hướng về phía Hejinmal. Cặp mắt còn lại thì nhìn sang hướng khác - vị trí của những kẻ đang cưỡi trên lưng anh. Cặp mắt đó thuộc về Kilistran, mẹ anh.

Trước khi có ai đó kịp lên tiếng, Hejinmal hét lớn:

"Người đang ngồi trên lưng con đây chính là Vua pháp thuật Ainz Ooal Gown! Ngài ấy sẽ là vị chúa tể sẽ thống trị vùng đất này và loài rồng chúng ta!"

Nghiêm khắc mà nói, anh là tôi tớ của Aura, một Dark Elf. Tuy nhiên, tuyên bố như vậy sẽ làm cho những con rồng kia dễ hiểu hơn, nói chung thì anh cũng đã được phép tuyên bố như vậy.

Sự im lặng bao trùm cả gian phòng khi tiếng nói dần phai nhạt đi. Những con rồng ở đó đã phải mất một khoảng thời gian ngắn để tiếp thu những gì mà Hejinmal vừa nói.

"Mày bị điên rồi à, thằng nhãi kia?!"

Ngay lúc đó, cơn thịnh nộ của cha anh liền sôi sục.

Đó cũng là chuyện bình thường. Cha của anh từng là chúa tể vùng đất này. ---Không. là vị Chúa tể đương nhiệm. Thế nên, chẳng có gì lạ trong cách phản ứng của ông ta.

Ông chồm dậy từ tư thế cuộn tròn và chuyển sang tư thế tấn công, cho phép ông ta có thể nhảy xổ ra bất kỳ lúc nào.

Óeeeeeee!

Thật lòng mà nói, điều đó thật đáng sợ.

Giữa anh và Olasird'arc, không nghi ngờ gì cha anh là kẻ mạnh hơn. Nhưng nó không chỉ đơn giản dựa trên sức mạnh và độ trâu bò, mà còn dựa trên sự khác biệt lớn về kinh nghiệm chiến đấu. Thêm vào đó, cơ thể của Olasird'arc vốn tự nhiên và mảnh khảnh hơn nhiều, nếu so với cơ thể của Hejinmal.

Hiển nhiên rằng Hejinmal không có cơ hội thắng.

Tuy nhiên, anh không có quyền lựa chọn. Dựa trên những quyển sách mà Hejinmal đã đọc, chẳng có đầy tớ nào lại để cho chủ mình phải tự xưng danh cả.

Vì vậy, anh lén nhìn về phía cha anh với biểu cảm mếu máo trên gương mặt như muốn nói, "Đó không phải là ý của con". Tuy nhiên, nó đã bị phớt lờ hoàn toàn. Cú liếc đầy giận dữ chỉ nhằm vào mỗi Hejinmal. Trong mắt cha anh, kẻ luôn tin rằng rồng là chủng loài mạnh nhất, những sinh vật như chủ nhân của anh và gã người lùn chẳng là cái quái gì cả.

"---Vua của loài rồng. Liệu ngươi có muốn quy phục trước ta để đổi lấy mạng sống không?"

"Ngươi nói cái quái gì, bộ xương chết tiệt?!"

Sao cha có thể gọi ông ta là bộ xương? Hejinmal rên thầm ở trong lòng.

Cùng lúc đó, ông ấy đã không để ý đến bộ trang bị đắt tiền mà chủ nhân anh mặc. Dường như ông đã phẫn nộ đến mức không nhận ra điều đó.

Nếu mình không chọc giận cha, có lẽ ông ấy sẽ tỏ cái thái độ thế này...?

Không, điều đó là không thể. Theo tất cả những gì mà anh biết, mọi chuyện đã có thể tệ hơn. Khi tâm trí của Hejinmal đang chìm trong vòng xoáy của những viễn tưởng, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cha anh.

"...Không, khoan đã. Ngươi đang mặc thứ gì trên người thế?"

Có lẽ sau khi đã nguôi đi một chút, chiếc mũi sành báu vật của ông ấy đã hoạt động.

Hejinmal cảm thấy mọi chuyện đang rất là tệ, anh nhìn xung quanh với mong muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ. Tuy nhiên, tất cả các thê thiếp cũng có ánh mắt phấn phấn khích trên gương mặt, những cái nhìn thèm khát đầy hoang dại trong cặp mắt của họ. Chỉ có duy nhất mẹ anh là đang lén lút tìm cách thoát khỏi căn phòng này, nhưng bà không hề có ý định muốn cứu con trai mình.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy thứ gì đó giá trị đến vậy. Nếu ngươi muốn ta tha thứ cho sự ngu dại này, hãy dâng lên cho ta y phục của ngươi, bộ xương kia."

"Hừm... nói chuyện với lũ kém cỏi thật phiền phức."

Một giọng nói lạnh lùng được phát ra.

Tại sao bản năng sinh tồn của cha anh không báo cho ông ấy biết rằng cái chết đang cận kề ông chứ? Dường như ông đã bị thói tham lam của loài rồng lấn át hết tâm trí.

"Thật ngu ngốc! Ngươi vừa ném đi cơ hội sống sót duy nhất để của ngươi! Không, ta nên giết ngươi---"

"[Grasp Heart]."

Và như thế, cơ thể của cha anh ngã khụy xuống như một con rối đứt dây.

Tất cả cặp mắt đều dòm về phía con rồng mạnh nhất đang nằm trên sàn.

"Ta vốn không có hứng thú với những lời trăn trối. Giờ thì, Hejinmal, con nào trong số chúng là mẹ ngươi? Ta sẽ rủ lòng thương xót mà tha cho bà ta. Với những con còn lại, à thì, ta chắc chắn sẽ có rất nhiều cách để sử dụng sau khi chia xác của chúng ra."

"Đó là tôi!"

"Đó là tôi!"

"Đó là tôi!"

Ba giọng nói cất lên cùng lúc. Suýt chút nữa, Hejinmal cũng đã nói "Đó là tôi!" luôn rồi.

"...Gì đây? Đừng nói với ta rằng một con đẻ ngươi ra, một con ấp trứng và một con nuôi ngươi lớn lên nhé?"

Hejinmal nhìn về phía hai con rồng vốn chẳng có máu mủ gì với anh.

Cả hai bọn họ đều co rúm vì sợ hãi.

Sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt của họ. Điều đó hết sức tự nhiên; bởi vì con rồng mạnh mẽ nhất đại diện cho nơi đây vừa bị giết ngay tức thì.

Họ không ảo tưởng đến việc đánh trả hay bỏ trốn hoặc điều gì tương tự. Họ chỉ cố gắng nắm bắt lấy cơ hội duy nhất để sống sót. Cũng giống như bản thân anh, họ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn để có thể sinh tồn.

Ánh mắt đầy sợ hãi của họ hướng về phía Hejinmal, cố gắng như để lấy lòng anh. Liệu họ sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói, "Không, thần chỉ có duy nhất một người mẹ"? Chủ nhân của anh chắc chắn sẽ xử hai kẻ còn lại mà không chút do dự.

Hiện tại, quyền sinh sát cả hai con rồng đang nằm trong tay của Hejinmal. Tuy nhiên, anh chẳng thấy vui vẻ gì. Tất cả những gì anh thấy chỉ là nỗi cảm thông to lớn đối với những kẻ giờ đây cũng đồng cảnh ngộ với anh. Cùng lúc đó, anh cũng có kế hoạch sẽ để cho các "mẹ" của anh mang ơn mình trong khoảng thời gian sắp tới.

"Đúng như ngài nói, thưa bệ hạ. Thần có đến ba người mẹ!"

"Là vậy ư? Tiếc quá. Dù sao thì lời hứa vẫn là lời hứa. Được rồi, ta sẽ tha cho họ... Tuy nhiên, chỉ có mỗi cái xác thôi sao? Loài rồng vốn rất hữu dụng. Chỉ một con có vẻ không đủ... Thật tiếc quá."

Sau khi đảo mắt xung quanh, cả ba thê thiếp cúi mình trước Ainz với tư thế của sự khuất phục.

"Hãy rời khỏi đây và tập hợp hết những con rồng khác lại. Sau đó, báo cho chúng biết rằng các ngươi đã ở dưới sự thống trị của ta. ...Nếu kẻ nào từ chối, ta sẽ đích thân xử lý nó. Giờ thì đi đi."

Các thê thiếp lật đật bò dậy và bỏ đi với tốc độ nhanh nhất. Đó là một tốc độ khiến cho người ta phải cảm thấy thán phục hoặc sợ hãi không nói nên lời.

Trong một khoảnh khắc, Hejinmal không nghĩ rằng họ sẽ cố gắng bỏ trốn. Trước mặt một Magic caster quyền năng như vậy, cơ hội trốn thoát là cực kỳ nhỏ. Chắc chắn họ cũng đã phải nhận ra điều đó. Không, đối với Hejinmal, cũng sẽ chẳng khác biệt gì khi họ thành công. Sau cùng, nếu họ làm vậy, anh biết Vua pháp thuật sẽ có cách để tìm và xử lý họ.

Bộp. Có ai đó vừa vỗ nhẹ lên đầu của Hejinmal, quay đầu lại, anh thấy cặp mắt của chủ nhân đang nhìn về phía mình.

"Ta có một yêu cầu khác dành cho ngươi. Đó là một mệnh lệnh rất quan trọng. Hãy thu thập những quyển sách của tộc người lùn mà ngươi có, kể cả những quyển mà ngươi chưa động đến, cũng như những cuốn sách ở ngoài phòng riêng của ngươi, rồi đem đến đây hết cho ta."

"Vâng! Thần đã rõ! Thần sẽ làm ngay lập tức!"

Sau khi luống cuống đưa hai người xuống khỏi lưng mình, Hejinmal chạy đi bằng tất cả sức lực.

♦ ♦ ♦

"Vậy là, chúng đã đi cả rồi."

Ainz ngó Hejinmal dần mất dạng khỏi tầm nhìn. Anh đã hỏi có bao nhiêu con rồng sống ở đây. Vì thế, nếu số lượng không đủ, thì đám còn lại cũng đã đem lại đủ lợi ích cho anh.

Mới chỉ có một xác con rồng ở đây. Sau khi nghĩ đến những thứ có thể sử dụng, anh muốn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, hành hạ những kẻ vừa mới quy hàng khi chúng chưa làm gì sai chỉ để kiếm thêm tử thi sẽ vi phạm đến nguyên tắc của anh về lẽ công bằng của sự tưởng thưởng và trừng phạt.

Kuku, Ainz bật cười.

Nếu chúng bỏ chạy, anh sẽ săn tìm chúng, giết chúng, rồi hốt xác về. Khi anh vẫn đang cân nhắc nên sử dụng thế nào đối với những cái xác, Ainz liếc sang núi vàng lấp lánh mà con rồng trước đó đang nằm lên.

"Quả là chỉ có ở loài rồng. Một núi châu báu đúng theo nghĩa đen."

Tuy nó không là gì khi so sánh với Kho bạc ở Nazarick, nhưng đây là số của cải lớn nhất mà anh thấy kể từ khi đặt chân tới thế giới này.

Có những đồng tiền vàng ở đó, nhưng nhiều hơn cả là những miếng quặng bằng vàng, và những thứ giống như đá quý còn thô.

Có một sợi xích lớn bằng vàng dài hơn năm mét, mảnh da của con quái vật nào đó, găng tay vàng có nạm đá quý, một cây gậy trông như được yểm phép... mấy thứ này chúng kiếm ở đâu ra vậy?

Có lẽ chỉ có một con rồng biết, mà giờ đây hắn đã là một cái xác.

"Hừm, hầu như chẳng có đồ dỏm nào ở xung quanh đây. Vậy tất cả chỗ này đều là vàng nguyên chất sao? Dường như khứu giác của bọn rồng thực sự không thể xem thường..."

Gondo tự lẩm bẩm những lời đó khi đang xem xét những viên quặng óng ánh. Những thứ đó liệu có gì khác so với vàng không, Ainz thầm nghĩ, và anh dự định sẽ đem chúng đi thẩm định một khi trở về.

"Ta tin rằng sẽ không có vấn đề gì khi thực hiện quyền của kẻ chiến thắng trên chiến lợi phẩm của lũ rồng chứ?"

"Tất cả đều là của ngài, tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sao ngài không thử mở nó ra khi không có ai ở xung quanh?"

"Hô hô. Ngươi cũng khá xấu xa đấy."

"Chỉ là để khảo sát thôi, tất nhiên rồi. Vậy thì, xin hãy cho thần biết nếu ngài có mong muốn gì, thưa bệ hạ. Dựa trên lời con rồng đó, không có sổ sách hay thứ gì tương tự ghi chép về số châu báu ở đây, nhưng sẽ không tốt nếu ta lấy món đồ nào đó quá nổi tiếng trong tộc người lùn."

"Thì ta sẽ nói là bọn rồng đã lấy chúng đi?"

"Nếu điều đó xảy ra, liệu họ có yêu cầu bệ hạ trả lại chiến lợi phẩm của loài rồng để thay thế không? Thần không nghĩ hội đồng sẽ dám ho he gì với bệ hạ, vậy nên sẽ là tốt nhất nếu ta tránh không gieo bất kì mầm mống bất hòa hay khó chịu nào vào trong họ, ngài có nghĩ vậy không?"

"Nếu ngươi đã nói vậy. Thế thì, ta sẽ mở cánh cửa dẫn đến kho bạc. Sẽ tốt hơn nếu càng có ít người biết chuyện sắp diễn ra ở đây."

"Xin cứ tự nhiên, thưa bệ hạ."

Ainz và Gondo đều có việc của riêng mình.

Đầu tiên, Ainz sử dụng [Gate] để gọi lũ Eight Edge Assassin đến.

"---Ta có một mệnh lệnh cho các ngươi. Khảo sát khu vực này, bao gồm những căn phòng bí mật, và đem tất cả những quyển sách các ngươi tìm được đến đây. Nếu gặp bất kỳ con rồng nào, cứ nói các ngươi là thuộc hạ của ta. Nếu bị tấn công, các ngươi có thể giết chúng, Tuy nhiên, tránh việc chủ động giết chóc ở mọi tình huống. Thêm nữa... Ta đoán rằng nếu có sinh vật nào xuất hiện ở gần chỗ này, đó phải là những kẻ rất mạnh, thế nên hãy đi theo nhóm. Nếu các ngươi đụng phải những thực thể như vậy, hãy ưu tiên rút lui để báo cho ta biết."

Khi mà những cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ người lùn, chỉ có Gondo là người duy nhất ở đây hiểu được, vì vậy Ainz không có cách nào khác ngoài việc để cho ông ta đọc chúng.

Khi anh nhìn theo đám thuộc hạ đang phân tán ra khắp mọi ngóc ngách của cung điện, Ainz ném xác của con rồng vào [Gate].

Hừm, đầu tiên mình sẽ thu hoạch hết các nguyên vật liệu, sau đó sẽ chế biến chúng. Và rồi, nếu con rồng chấp nhận hồi sinh, mình sẽ lại có một lô khác trên tay. Nhưng mà mình thấy làm vậy có vẻ hơi...

Khi Yuri Alpha của đội Pleiades đang nhìn anh, anh ra lệnh cho cô trữ cái xác ở tầng 5. Để cho cái xác không bị thối rữa, anh yêu cầu cô phải để trên những tảng băng lớn.

"Thưa bệ hạ! Không có dấu vết nào cho thấy nó đã được mở. Có vẻ như kho báu vẫn còn nguyên ở trong đó."

"Vậy sao. Thế thì ta sẽ mở nó."

Anh đưa tay tạm biệt Yuri, và sau khi cánh cổng dịch chuyển khổng lồ đã đóng, Ainz đứng đối diện về phía lối vào dẫn đến kho bạc.

Khi anh nhớ lại những tháng ngày ở YGGDRASIL, sự hăng hái dâng trào trong lồng ngực Ainz. Đây luôn là một trải nghiệm đáng mong chờ khi mở rương châu báu rớt ra từ chiến lợi phẩm. Thậm chí dù chỉ có mỗi một tinh thể dữ liệu ở trong, chưa mở thì vẫn chưa biết được. Đó chính là sự phấn khích mà anh đang cảm thấy ngay lúc này.

Tuy nhiên --- nó lập tức bị kìm nén.

Mỗi khi cảm xúc vui mừng của anh bị ngắt quãng, điều đó khiến cho anh không hề hài lòng. Dầu vậy, nó cũng đã kích thích anh được đôi chút.

Ainz lấy ra một vật phẩm ma thuật trông giống như tấm ván.

Đó là một món đạo tác, mang tên Epigonoi.

(Note: Tên tiếng anh là Shatterer of the Seven Gates, nghĩa là 'Kẻ phá hủy bảy cánh cổng')

Đó là một vật phẩm ma thuật chỉ có thể sử dụng được bảy lần, nhưng cánh cổng dẫn tới kho bạc hiện đang bị yểm phép niêm phong mà chỉ nghề đạo tặc cấp 90 mới có thể mở khóa.

Nó vốn rất có giá trị, và anh không muốn phải dùng đến nếu tình thế không bắt buộc, nhưng anh không thể triệu hồi những thuộc hạ có khả năng mở khóa cấp cao. Những con Eight Edge Assassins vốn chuyên về kỹ năng tàng hình trong chiến đấu, vì vậy khả năng mở khóa của chúng rất kém.

"Thôi thì cũng không còn cách nào khác."

Ainz - người rất hiếm khi sử dụng bất kỳ vật phẩm hiếm nào anh có - quyết định sử dụng nó sau một thoáng lưỡng lự. Có vẻ như anh cũng rất muốn thấy những thứ đang được cất giấu bên trong kho bạc này.

Anh chạm vật phẩm tạo tác vào cánh cửa, và kích hoạt sức mạnh của nó.

Trong khi cố dòm qua khe cửa đang từ từ mở ra, Ainz và Gondo siết chặt bàn tay của mình.

Không ai trong số họ gây ra dù là một tiếng động nhỏ nhất, nhưng những cảm xúc biểu lộ trên gương mặt cũng đủ để nói lên tất cả.

Vốn dĩ sự lấp lánh ánh lên từ những miếng vàng chỉ là hiện tượng phản chiếu không hơn không kém từ ánh sáng bên ngoài. Không có ánh sáng, tự chúng sẽ không thể phát sáng. Tuy nhiên, những gì họ thấy ở đây là một núi châu báu khổng lồ dường như được chiếu rọi ngay từ bên trong. Không may là, từ ngữ "gọn gàng và ngăn nắp" không thể áp dụng trong trường hợp này.

"...Tuyệt vời."

Cũng giống như chiến lợi phẩm từ lũ rồng, kho báu của người lùn không đáng để so sánh với Nazarick, nhưng với Ainz, nó cũng rất đáng để khen ngợi.

Ainz nhặt lấy một đồng vàng. Anh chưa từng thấy đồng vàng nào như vậy trước đây, và nó cũng không phải loại tiền tệ được dùng để trao đổi ngày nay. Tuy nhiên, trông nó không giống như được đúc bởi bàn tay người lùn, đơn giản vì anh thấy gương mặt của một con người được chạm khắc lên bề mặt của chúng.

"Họ có kể về quá khứ trước đây, khi người lùn còn giao thương với một quốc gia con người rộng lớn đã từng cai trị quanh ngọn núi này. Đây hẳn là chân dung vị vua của quốc gia đó. Nghề rèn lúc ấy rất phát triển; đây là thời hoàng kim của tộc người lùn."

"Ừm."

Ainz hốt một nắm đồng xu lên tay mình, rồi trút chúng xuống trở lại núi châu báu. Những đồng vàng va chạm với nhau, tạo nên tiếng lách cách nghe rất sướng tai.

"Vậy thì, xin cho phép thần được khảo sát và tìm những quyển sách kỹ thuật cùng với những vật phẩm được tạo ra bởi những nghệ nhân rune, hoặc những thứ tương tự thế."

"Cứ làm đi. Ta sẽ tự xem xét xung quanh."

Pandora's Actor sẽ rất vui mừng khi thấy điều này.

Ainz nhớ lại phản ứng quái gở của gã thủ vệ đó khi Ainz đảm bảo cánh cửa kho bạc đã được khóa đúng cách.

Anh thấy những bộ giáp và vũ khí dường như bị chôn vùi dưới đống vàng. Điều đó sẽ không gây hư hại đến chúng sao? Tại sao họ không quan tâm đến việc liệu nó có bị hư hại hay không?

Hiểu rồi, nếu mọi thứ ở đây vốn được xếp gọn gàng, nó sẽ tạo điều kiện cho kẻ trộm tìm được cái mình muốn một cách nhanh chóng. Vì vậy họ mới xáo trộn lên như thế sao? Nếu là trường hợp đó, mưu mẹo cũ rích này cũng có ích đấy...

"Gondo, ta có điều muốn hỏi ngươi. Liệu có những cánh cửa bí mật được ẩn giấu bên dưới núi vàng này không?

"Thần hiểu! ...Không phải là không có khả năng đâu ạ, nhưng nếu đúng là vậy, sẽ rất khó để tìm ra. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng cần phải di dời hết đống châu báu ở đây ra trước."

Sau cùng, họ vẫn sẽ cần phải dời số tiền vàng này đi chỗ khác.

"Tiếp theo, chúng ta có thể ước tính khoảng cánh giữa tầng này với tầng bên dưới, nếu có sự khác biệt nào trong chiều cao của nó thì giả thuyết của chúng ta sẽ có thể đúng, phải không?"

"Thần cảm thấy nếu họ có xây một buồng bí mật ở đây, chắc chắn nó phải là một hệ thống cửa sập hòng giấu một số của báu. Việc đo lường những khe hở để tìm ra cánh cửa đó sẽ khá khó khăn. Thêm nữa, vì đây là kho bạc của quốc gia, khoảng hở giữa các bức tường và mặt sàn dĩ nhiên sẽ còn khít hơn nữa."

Ánh mắt của Gondo như muốn hỏi rằng họ nên làm gì, nhưng Ainz lắc đầu. Thẳng thắn mà nói, họ có thể xem tất những món ở đây như quà đáp lễ từ tộc người lùn. Sẽ là lãng phí nếu tốn quá nhiều công sức vào vấn đề đó.

"Đó không phải là lý do chính chúng ta đến đây, và chúng ta cũng không chắc chắn liệu nó có tồn tại hay không. Sẽ thật ngu ngốc nếu tốn quá nhiều thời gian và công sức cho nó. Trong bất cứ dịp nào, một khi người lùn lấy lại thành phố này, chúng ta sẽ để cho họ làm nhân chứng và mua lại những vật phẩm này với giá cả hợp lý."

"Thần đã hiểu. Vậy thần sẽ đi và khảo sát xem quanh đây có thứ chúng ta cần tìm không."

Gondo tiếp tục cuộc tìm kiếm, và Ainz nhặt lấy những vật phẩm trông có vẻ chứa nhiều ma lực hơn những cái trước đó.

"Hửm? Đây là...?"

Giữa những vật phẩm đó, Ainz tìm thấy một thanh kiếm.

Hình như nó là vật phẩm chứa đựng nhiều ma lực nhất so với tất cả những thứ ở đây.

"Ừm... dựa trên cấp độ, hẳn nó phải ở khoảng tầm 50, nhỉ?"

Chiều cao của nó đủ để có thể xem là một thanh kiếm dài, và nó được trang trí một cách rất tinh xảo.

Anh không chắc rằng liệu nó có được làm ở Yggdrasil hay không. Nhưng nó là một vật phẩm của thế giới này, vậy nên sức mạnh ma thuật của nó khó mà tin tưởng được. Ainz cảm nhận toàn bộ thanh kiếm, nó rất láng và bằng phẳng.

"Đây thật là một thanh kiếm tuyệt đẹp và tinh tế. Nhưng không có chữ rune nào được khắc lên nó. Sao có thể như vậy?"

Ainz nắm chặt lấy chuôi kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm bỗng rung lên. Có cảm giác như dòng mana đang chảy qua nó.

"Thứ này... thậm chí mình cũng có thể dùng được sao?"

Ainz vốn không thể sử dụng những thanh kiếm dài bởi giới hạn trong lớp nhân vật của mình. Tuy nhiên, có vẻ như thanh kiếm này thấm nhuần một loại ma pháp nào đó giúp anh bỏ qua được hạn chế.

"Thú vị đây."

Sau khi huơ thanh kiếm được một lúc, Ainz khẽ chạm tay vào lưỡi kiếm.

Không hề đau đớn. Dường như kỹ năng giúp Ainz miễn nhiễm với đòn tấn công dưới cấp độ 60 vẫn còn tác dụng. Thanh kiếm này không có loại ma pháp đặc biệt giống như cái của Gazef.

Dần mất đi hứng thú với nó, Ainz niệm chú.

"[Greater Magic Item---"

"Thưa bệ hạ! Cuộc tìm kiếm thế nào rồi ạ? Ngài có tìm thấy thứ gì thú vị không?"

"---Có một số vài thứ, nhưng ta sẽ quyết định thứ cần lấy sau."

"Vậy sao? Thế thì ngài cứ tùy ý chọn lựa!"

Tiếng gọi vừa rồi của Gondo đã làm gián đoạn ma thuật, Ainz ném thanh kiếm trở lại trong đống châu báu.

Ngoài thanh kiếm anh có thể sử dụng khá là thú vị, thì chẳng có gì nữa hết. Những vật phẩm mà Ainz muốn mang đi phải thật đặc biệt và hữu dụng hơn nhiều.

Liệu có vật phẩm ma thuật tầm cỡ nào ở đây không? Thật tiếc quá. Thôi thì, mình đoán là cũng không nên hi vọng tới vật phẩm cấp World hay thứ gì đó tương tự.

Ainz tiếp tục tìm kiếm xung quanh, chợt có một vật phẩm đập vào mắt anh.

"Gondo, ta đã có lựa chọn cho mình. Ta không rõ liệu nó có phải bảo vật quốc gia hay không, nhưng phiền ngươi có thể lại đây và xem nó giúp ta không?"

Phần 4

"Nào, bắt đầu thôi."

Sau khi nói với Shalltear đứng bên cạnh, Aura mở cuộn da - vật phẩm cấp World mà cô mang theo - và kích hoạt sức mạnh của nó

[Depiction of Mountains and Rivers]

[TL Note: Sơn Hà Đồ]

Đơn giản thì đó là vật phẩm có khả năng phong ấn mục tiêu vào một không gian nhất định. Cụ thể hơn, nó đưa phong cảnh được vẽ trong tranh ra thế giới thực, và biến ngược thế giới thực trở lại vào trong tranh.

Khái niệm về "mục tiêu" trong trường hợp này cũng giống như ma thuật cao cấp [The Creation], hiệu ứng sẽ nhắm vào một khu vực cụ thể. Tất cả mọi thứ nằm trong khu vực đó - từ sinh vật sống cho đến những vật thể vô tri - đều không thể thoát khỏi hiệu ứng của nó.

Lần này, Aura định nhốt tất cả mọi thứ trong cái hang khổng lồ này vào thế giới của [Depiction of Mountains and Rivers].

Shalltear và Ainz đã được bảo vệ bởi các vật phẩm cấp World khác, vì vậy họ sẽ không bị nhốt vào thế giới nhân tạo này. Thay vào đó, Aura sẽ thấy họ xuất hiện ở trong bức tranh như là bằng chứng cho việc hai thế giới đã bị đổi chỗ cho nhau, bởi vì chính cô - tức người sử dụng- cũng bị hút vào thế giới đó.

Thế giới nhân tạo không khác thế giới thực là bao, chẳng có sự khác biệt nào đáng chú ý. Tuy nhiên, về cơ bản nó chỉ là ảo ảnh. Nếu không có sức mạnh của [Depiction of Mountains and Rivers], một khi ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, mọi thứ sẽ tan biến thành sương. Hay nói cách khác, mọi thứ thu được trong thế giới đó cũng sẽ biến mất.

Dĩ nhiên, Aura và Shalltear cố tình bước vào trong thế giới giả tưởng này. Nói theo cách thông thường, vật phẩm cấp World sẽ không ảnh hưởng đến những người cũng sở hữu vật phẩm cấp World tương đương. Nhưng nếu họ chủ động chấp nhận sự ảnh hưởng đó thì lại là chuyện khác. Tất cả tính năng này đều nhờ vào các bản cập nhật của nhà thiết kế trò chơi.

Bạn có thể chọn một trong số 100 thế giới nhân tạo để thế vào khu vực thực được nhắm tới.

Ví dụ như có những vùng đất dung nham nguy hiểm chết người có thể gây sát thương hệ lửa, vùng đất băng giá thì giúp gây sát thương hệ băng, đồng bằng sét thỉnh thoảng đánh xuống những tia sét chết người, khu vực gió mùa khiến cho tầm nhìn xung quanh bị giảm gần như bằng không, hay những khu vực bị sương mù bao phủ hoàn toàn.

Điều kỳ lạ là, chúng ta cũng có thể tạo ra một chiến trường khép kín. Cứ theo chu kỳ nhất định, một toán quân tiếp viện sẽ xuất hiện để tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, đạo quân này chỉ sở hữu khoảng 60% sức mạnh của đối phương, thế nên chúng chỉ thường được dùng cho mục đích tiêu hao sinh lực địch.

Tuy nhiên, nếu chọn chế độ một-chọi-một, đối phương sẽ phải gặp những thực thể với số lượng tương đương, mỗi thực thể sở hữu khoảng 80% sức mạnh của người sử dụng. Với khả năng ấy, nó sẽ rất hữu dụng nếu như muốn đánh bại kẻ thù.

Điều đáng sợ của vật phẩm này không phải là khả năng nhốt nạn nhân vào thế giới đó, mà là khả năng cho phép người sở hữu quyền chọn lựa ai là kẻ xấu số sẽ phải hứng chịu các hiệu ứng. Người sở hữu cũng có thể tự do lựa chọn hiệu ứng mà kẻ đó phải nhận. Hay nói cách khác, ngay cả khi người sở hữu tạo ra bãi dung nham nóng chảy, họ có thể khiến cho bất kỳ ai trong đó được miễn nhiễm sát thương.

Tuy nhiên, nó cũng có điểm yếu.

Mỗi khi kích hoạt vật phẩm, một trong số 40 loại lối thoát sẽ được thiết lập ngẫu nhiên trong thế giới nhân tạo, và nếu kẻ thù tìm ra được lối thoát đó, quyền sở hữu vật phẩm sẽ bị chuyển nhượng cho chúng. Dĩ nhiên, để tìm được lối thoát đó không hề dễ, nhưng thực tế mà nói thì việc có thể lấy được vật phẩm cấp World mà không cần phải đánh bại chủ sở hữu cho thấy rằng đây là vật phẩm dễ bị cướp nhất so với các vật phẩm cấp World khác.

Lần này, Aura đã chọn một trong những thế giới đặc biệt, một không gian đơn giản khóa mọi thứ ở bên trong.

Ngoài việc bị nhốt, kẻ thù sẽ không phải hứng chịu tổn thương nào. Và dĩ nhiên, sẽ chỉ có một loại lối thoát trong thế giới nhân tạo này.

"Được rồi, Hanzo, ta muốn ngươi chặn lối thoát khỏi nơi đây. Sẽ rất phiền phức nếu có kẻ trốn thoát. Ghé tai lại đây nào."

Một con Hanzo rời khỏi chỗ núp trong cái bóng, và chú ý lắng nghe Aura giải thích về cách tìm ra lối thoát đó.

Dù Aura không phát hiện bất kì kẻ mai phục nào ở gần đây, nhưng vẫn cứ thận trọng là tốt nhất.

"Thế thì, Aura. Có bao nhiêu người đã vào trong thế giới này sau bọn Quagoa?"

"Hửm? Chỉ có hai ta thôi."

Câu trả lời đó cũng đồng nghĩa là kẻ thù không sở hữu vật phẩm cấp World. Họ thở phào nhẹ nhõm.

Shalltear nhìn quanh những khu nhà ở Thủ đô hoàng gia. Đó là một thành phố lớn, nhưng tĩnh lặng, bởi cư dân ở đây đều đã bỏ trốn hết.

Họ phải nhanh chóng bắt giữ Chúa tể thị tộc, kẻ thống trị bọn Quagoa, và chuyển lời của Đấng tối cao cho hắn. Tuy nhiên, tầm nhìn của họ bị cản trở bởi những tòa nhà và họ không thể tìm ra vị trí của hắn.

"Cô có thể đốt cháy hết chúng không?"

"Hả? Tôi không thể. Nhưng tôi có thể tạo ra một vùng đất gây sát thương theo thời gian. Ví dụ như, nếu có một dãy nhà gỗ quanh đây, tôi có thể tạo ra dung nham để đốt chúng thành bụi cám."

"Như thế sẽ giết hết chúng mất, ta không thể làm vậy được."

"Ừ. Mặc dù tôi có thể tạo ra khu vực dung nham trong thời gian ngắn và tóm gọn bọn chúng, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu quặng kim loại ở đây bị nung chảy hết."

Quagoa nuôi con bằng kim loại và những thứ tương tự, thế nên chắc chắn sẽ có số lượng lớn kim loại hoặc quặng thô và khoáng chất rải rác xung quanh. Tiêu hủy chúng sẽ rất lãng phí, Shalltear cũng đồng ý.

"Bên cạnh đó, lệnh của Ainz-sama vốn yêu cầu chúng ta xem xét liệu chúng có chấp nhận quỳ gối trước lá cờ của chúng ta hay không."

"Và ngài đã nói rằng nếu chúng từ chối, ta sẽ giảm dân số chúng xuống con số cụ thể."

"...Shalltear!"

Khi thấy Aura lườm mình, Shalltear nhận ra cô đang hưng phấn quá mức.

"Sẽ ổn cả thôi! Lần này tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu! Tôi chắc-chắn sẽ không để mọi chuyện rối tung lên đâu!"

"Vậy là tốt."

"Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Ta phải hành động bằng cái đầu, phải không?"

"Ừm, đi thôi. Vậy thì, liệu cô có thể hoàn thành việc giảm số lượng của chúng không đấy?"

"Tôi cũng nghĩ nhiệm vụ đó sẽ phù hợp với tôi hơn. Không có vấn đề gì với cô chứ?"

Sức mạnh của Aura gắn liền với những con ma thú mà cô sở hữu, thế nên những việc như thế này vốn không phải sở trường của cô.

"Ừ... Nếu Mare có ở đây, chắc chắn nó sẽ tạo ra một trận động đất và xử lí gọn gàng bọn chúng."

"Thằng nhóc đó có khả năng tấn công diện rộng mạnh nhất Nazarick mà. Tôi cũng khá tự tin trong lĩnh vực ấy, nhưng sức mạnh của tôi lại bị giới hạn trong những khu vực như thế này."

Nhắc tới chuyện đó, sử dụng động đất để xóa sổ chúng sẽ không thể hoàn thành mệnh lệnh "lựa chọn" từ chủ nhân họ. Nếu có thể làm như thế thì cô chỉ cần triệu hồi đám thuộc hạ của mình và tàn sát chúng không thương tiếc.

"Vậy là cô cũng nhận được mệnh lệnh kiểu đó rồi sao? Tất cả những nhiệm vụ này đều là để cho cô học hỏi đó, Shalltear à."

Aura đã nhắc đi nhắc lại những nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho họ.

"Đúng vậy." Shalltear đáp lại, và rồi cô chợt nhắc đến điều gì đó mà cô đã suy nghĩ từ nãy đến giờ.

"Dựa trên sức mạnh của những kẻ thù mà ta đã gặp đến giờ, dường như không có kẻ nào ở đây có thể đối chọi được với bọn Death Knight. Vậy thì, liệu chúng có thực sự bị đánh bại không? Khả năng cao là kẻ thù đã dùng vật phẩm hoặc quái vật triệu hồi nào đó... Hiếm khi dự đoán của Ainz-sama bị sai lắm."

Shalltear nhận ra Aura đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô không định hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy.

"Gì vậy? Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?"

"Không phải như thế...hm... ahhhh. Thật là ngốc quá mà~"

Vẻ khó chịu thoáng hiện trên gương mặt Shalltear.

Nếu cô đã bỏ lỡ điều gì đó, thì tại sao không nói rõ luôn đi? Một lúc sau Aura mới chịu cho cô câu trả lời.

"Thử nghĩ đi - Làm sao Ainz-sama có thể phạm sai lầm kiểu đó được?"

"Vậy việc để cho bọn Death Knight bị đánh bại là nằm trong kế hoạch của Người sao? Sự thật rằng Death Knight do Ainz-sama tạo ra vốn có chỉ số rất cao. Không có kẻ thù nào chúng ta gặp đến giờ có khả năng đánh bại chúng cả..."

Aura đập nắm đấm vào bàn tay của mình. "Liệu có khả năng đó không?" Cô tự hỏi.

"Tôi hiểu rồi. Vậy có khả năng là Người cố tình để cho kẻ thù tiêu diệt bọn Death Knight. Tôi không có ý gì quá sâu xa, nhưng tôi muốn nói rằng 'phán đoán của Người không hề sai'. Lúc bọn Death Knight đi qua cây cầu, tôi nghĩ chúng đã chết vì rơi xuống. Dấu chân của chúng vẫn còn lưu lại trên mặt đất khi chúng ta băng qua khe nứt, nhưng lại không thấy ở đầu bên kia. Hay nói cách khác, chúng đã chết khi đang cố gắng vượt qua. Như vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà thôi."

"Nếu là trường hợp đó, thế có nghĩa là việc này nằm ngoài dự đoán của Ainz-sama sao?"

"Tôi đã nói với cô rồi, không phải vậy đâu. Nếu lúc đó Ainz-sama nói chuyện với cô bằng thái độ nghiêm trọng, thì sự việc đã có thể giống như cô nói, Shalltear à.

"Ý của cô là sao?"

Shalltear nhíu mày, tỏ rõ rằng cô không hiểu. Aura than nhẹ một tiếng và dậm đôi chân của mình.

"Sao gì nữa? Tôi đã nói với cô rồi mà, phải không? Dĩ nhiên Ainz-sama biết thừa chuyện bọn Death Knight bị rơi xuống Great Rift từ lâu rồi."

"Hả?!"

"Haizzz... sao cô không nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó? Cô thấy đấy, khi Ainz-sama đang giảng bài cho cô, và tôi định hỏi liệu bọn Death Knight có phải đã bị đẩy xuống vực không, nhưng Ainz-sama đã quay sang về phía tôi và ra lệnh cho tôi giữ im lặng. Cô có nhận ra lúc đó không? Ngay khúc mà ngài còn đang đưa ra lời chỉ dẫn ấy."

Shalltear chớp mắt. Đúng là cô đã thấy chủ nhân của mình làm cử chỉ đó. Thoạt đầu, cô đã tưởng đó là vì ngài muốn Aura giữ im lặng, không muốn bị ngắt quãng khi nói chuyện. Tuy nhiên, đấng tối cao của cô vốn là một nhà mưu lược tài ba, thế nên cách giải thích của Aura dường như hợp lí hơn nhận định sai lầm của cô.

Tuy nhiên, nếu là trường hợp đó, tại sao ngài vẫn giải thích tất cả những chuyện đó cho cô?

"Vẻ mặt gì đấy? Cứ chịu khó động não một chút rồi cô sẽ hiểu thôi."

"Có lẽ nào... là vì tôi? Người đã làm chuyện đó với mục đích chỉ để huấn luyện tôi sao? Có phải ý cô là thế không?"

"...Còn câu trả lời nào khác nữa đây? Trên suốt dọc đường, cô bảo rằng có thể có kẻ thù mạnh ngoài kia và đã hỏi Ainz-sama nhiều thứ. Nếu cô biết chúng rơi vào Great Rift, liệu cô có hỏi nhiều đến vậy không? À, liệu cô có thể giữ bí mật với Ainz-sama được không? Bởi vì cô đã nghi ngờ rằng Ainz-sama..."

"Cô bảo rằng tôi nghi ngờ khả năng của Ainz-sama sao? Sao có thể như vậy chứ?"

Shalltear hy vọng sẽ có thể giữ kín chuyện mình thực sự đã vô tình ngụ ý rằng cô không tin tưởng vào sức mạnh của Đấng Tối Cao.

"Ừ thì, cứ giữ bí mật chuyện này thôi. Cũng như Ainz-sama muốn tôi giữ bí mật chuyện đó khỏi cô, cô cũng cần phải coi chừng cái miệng của mình đấy.

"Tất nhiên rồi."

Bình tĩnh mà nghĩ lại thì Aura cũng phạm phải một tội lớn, đó là phớt lờ mệnh lệnh từ Đấng Tối Cao. Tuy nhiên, đó bởi là vì cô cảm thấy Shalltear đã thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với Người.

Cuối cùng thì là mình hay Aura đã tỏ ra thô lỗ với Đấng Tối Cao vậy? Hoặc là không ai cả? Hừm---

Đầu của Shalltear bắt đầu có biểu hiện nhức mỏi, cô quyết định ngừng lẩm bẩm và không suy nghĩ thêm về chuyện giữ bí mật nữa.

"...Tuy vậy, hành động đó vẫn được xem là bất kính đúng không nhỉ? Hừm..."

"...Hừm --- nhắc tới chuyện đó, nếu chúng không quy phục trước Ainz-sama, ngài ấy có nói gì đó về việc cắt giảm chúng xuống còn khoảng 10.000 con. Người nói cần phải để lại một vài con cái, thế còn đám con nít thì sao?"

"Ngài ấy có nhắc tới con số cụ thể không?"

"Dầu vậy, chẳng phải chúng sẽ trở nên mạnh hơn nếu được ăn những đồ kim loại tốt từ nhỏ sao? Và nếu chúng ta định cai trị chúng, chẳng phải tẩy não đám trẻ con sẽ dễ dàng hơn sao? Shalltear---"

Một nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt của Aura.

"Nếu Ainz-sama không để lại lời chỉ dẫn cụ thể nào, thế có nghĩa... đó là một bài kiểm tra, phải không? Dù chúng ta có thể bảo Hanzo đi hỏi lại bất cứ lúc nào, nhưng Ainz-sama đã nói rằng ngài ấy sẽ giao mọi chuyện cho cô, đúng chứ? Thế nên tôi nghĩ rằng Ainz-sama muốn quan sát xem cô sẽ giải quyết nó như thế nào... liệu thủ vệ tầng một của chúng ta có thể làm tốt được nhiệm vụ này không?"

Shalltear mỉm cười đáp lại. Cô cũng luôn nghĩ về chuyện này kể từ khi cô nhận được những mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.

"4.000 con đực, 4000 con cái và 2.000 trẻ con hẳn sẽ là đủ."

"Hửm? Hừm--- Đại khái là vậy. Dường như cô thừ sức xử lý chuyện này nhỉ?"

Aura chợt im lặng và đưa tay lên nghe ngóng. Shalltear biết cô đang làm gì nên cố gắng giữ im lặng nhất có thể. Cuối cùng, Aura mỉm cười.

"Ah, tôi nghe được tiếng động giống như một nhóm Quagoa lớn đang bắt đầu di chuyển."

"Bọn chúng đang rút quân, hay đang định triển khai lực lượng?"

"Tôi không chắc chắn lắm nếu chỉ dựa vào âm thanh, nhưng nghe không giống như chúng đang bỏ trốn. Cứ như là chúng đang di chuyển rải rác bên ngoài thành phố thì đúng hơn."

Có khoảng 80.000 con Quagoa đang ở đây. Bán nhân hình là loài mạnh dần lên theo thời gian. Nói cách khác, tất cả mọi cá thể đều là những chiến binh. Nếu chúng huy động hơn 10.000 quân nhưng lại triển khai ở trong thành phố, lợi thế về nhân số của chúng sẽ chỉ còn có một nửa.

Tuy số lượng của những kẻ xâm nhập ít đến nỗi chúng không xem như là một đạo quân, nhưng đối phương lại sở hữu sức chiến đấu mạnh đến dị thường. Tin tức về sự thất bại của con rồng trước những kẻ xâm nhập có lẽ đã lan truyền khắp thị tộc Quagoa. Nếu là trường hợp đó, kẻ thông minh sẽ sơ tán dân cư ra khỏi thành phố, đồng thời dùng mồi để dụ kẻ địch vào trong lãnh thổ. Nếu đối phương, với số lượng ít ỏi, tiến vào trung tâm thành phố, bọn Quagoa sẽ phong tỏa xung quanh và mở từng đợt tấn công hòng thít chặt vòng vây trước khi tung ra cú dứt điểm bằng một nhóm quân tinh nhuệ. Đây có vẻ là chiến thuật hiệu quả nhất vào lúc này.

Trong bất cứ trường hợp nào, luôn cần phải có một không gian đủ rộng để có thể triển khai lực lượng với số lượng lớn.

Shalltear chỉ đợi mỗi điều đó.

"Chúng đang ở đằng kia. Vậy thì, bắt đầu cuộc đàm phán thôi."

"Tất nhiên rồi. Chúng ta cần phải cố gắng để không khiến Ainz-sama phải chờ lâu."

♦ ♦ ♦

Hơn 60.000 Quagoa có khả năng chiến đấu đã thiết lập đội hình và chờ đợi kẻ thù.

Những Quagoa cái không mang thai hoặc đang nuôi con cũng có khả năng chiến đấu giỏi không kém gì những con đực, đây cũng chính là yếu tố giúp họ có thể triển khai một lực lượng hùng hậu như vậy. Tuy nhiên, dù đã tập hợp với quân số lớn hơn bất kỳ kỷ lục nào trong lịch sử, Chúa tể thị tộc Pe Riyuro không hề cảm thấy vui chút nào.

Chuyện này hết sức kỳ lạ. Cửa hang dẫn đến Thủ đô Hoàng gia bỗng chìm vào trong làn sương.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Đội hình trong trạng thái sẵn sàng đã bắt đầu dàn hàng, quay mặt về phía Thủ đô hoàng gia. Nếu kẻ thù sợ số lượng áp đảo của họ và không muốn ló mặt ra, đó sẽ là điều rất tốt. Vì thế nên họ chỉ mang theo lượng lương thực tối thiểu bên mình, và bỏ châu báu của đám người lùn lại đằng sau. Miễn là kẻ thù không quá ngu ngốc, đối phương cũng sẽ cho rằng chiến đấu là việc không cần thiết.

Tuy nhiên, có ai đó xuất hiện từ phía hang động dẫn đến Thủ đô hoàng gia.

Một kẻ mặc trên mình bộ giáp đỏ, kẻ còn lại thì vừa thấp lại vừa có nước da ngăm đen trông khác hẳn với người lùn.

Theo lời của những kẻ đã chứng kiến cuộc đụng độ giữa đối phương và con rồng ở ngoài Thủ đô hoàng gia, đáng lẽ còn phải có hai tên nữa, nhưng họ không thấy chúng đâu cả. Chắc hẳn bọn chúng đang định chiếm lấy kho báu, trong khi hai tên này có nhiệm vụ câu giờ.

"Gì cũng được, xác nhận lần cuối, đó không phải là loại golem kia phải không?"

"Vâng, không phải là những con golem đó."

Theo lời của Yozu, những con Golem mà hắn gặp có tầm vóc cao lớn và mặc bộ giáp đen. Thế nên bộ giáp đỏ kia là một cái gì đó khác. Tuy nhiên---

Có thể đó cũng là một loại Golem. Sẽ hợp lý hơn nếu suy luận theo cách đó. Nhưng tại sao chúng lại chọn đối đầu với một đội quân với số lượng chênh lệch lên tới hàng chục ngàn kia chứ? Không lẽ chúng tự tin rằng chúng có thể giết hết tất cả chúng ta sao? --- Không thể nào, không thể là như vậy. Điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Riyuro lắc mạnh cái đầu của mình nhằm xua tan những ý nghĩ đáng sợ vừa hiện ra trong tâm trí.

Hắn đoán rằng đối phương sở hữu một thứ sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng, và điều đó giải thích cho việc chúng đã tạo ra không gian kỳ quặc này. Sự thật rằng việc có thể khiến cho một con rồng phải cúi lạy mà không cần ra tay đã cho thấy chúng hoàn toàn không thể xem thường.

Nhưng mà, hắn vẫn còn có đến 60.000 quân dự bị. Nó hoàn toàn khác hẳn so với vài trăm hay vài ngàn quân. Không thể có chuyện đối phương có khả năng đánh lại chừng ấy quân với số lượng ít ỏi như vậy.

Tuy nhiên, nếu chúng là những con Golem thì điều đó cũng có thể hiểu được.

Golem không biết mệt mỏi như những sinh vật sống. Chúng có thể chiến đấu mãi mãi, và nếu chúng đủ mạnh để đánh bại được Riyuro, về mặt lý thuyết chúng sẽ có thể giết hết tất cả Quagoa ở đây.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi.

Chỉ cần một trong cả tá Quagoa ngã xuống may mắn gây được một lượng sát thương nhất định, trải qua nhiều đợt tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ, những vết xước sẽ dần tích tụ thành những vết thương trí mạng đủ để khiến cho kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải sụp đổ.

Số lượng chính là sức mạnh. Nắm giữ trong tay 60.000 quân, nếu quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chúng thậm chí có thể đánh bại được cả Dragon Lord.

"---Ta sẽ đi nói chuyện với đám người này. Các ngươi đợi ở đây. Nếu ta bị giết... Ờ thì, cứ làm theo những gì các ngươi muốn."

"Nhưng như thế quá mạo hiểm," một trong các thuộc hạ của hắn lên tiếng, một mối lo ngại hết sức hiển nhiên.

"...Chúng ta không thể nói chuyện với Golem, thế nên ta sẽ nói chuyện với kẻ đang đi cùng nó. Sẽ rất là tệ nếu chúng ta không biết được mục tiêu của chúng là gì, ít nhất là vậy."

Dù có là trường hợp nào, Riyuro nhất quyết phải mở một cuộc đàm phán.

Đối phương chắc chắn phải rất mạnh. Nếu là như vậy, hắn sẽ hỏi mục đích của chúng. Nếu chúng là những kẻ có thể thương thuyết, hắn sẽ không do dự bỏ ra một cái giá lớn. Nếu chúng có thể đánh bại được Dragon lord, thì việc thần phục chúng làm chủ nhân mới cũng không thành vấn đề. Kể cả nếu những điều đó là không thể, hắn thậm chí có thể trả công cao hơn tộc người lùn để kéo bọn chúng chuyển về phe mình.

"Không ai được đi theo ta. Nếu có quá nhiều người, sẽ có thể vô tình tạo ra thái độ thù địch với đối phương."

Không nói thêm lời nào nữa, Riyuro cứ thế bước về phía trước.

Binh lính dạt ra hai bên mở đường cho hắn, và những kẻ bên phía đối diện dường như đã nhận ra có ai đó đang đến. Hắn có thể thấy kẻ thù đã dừng lại để quan sát chuyển động của mình.

"Xin lỗi vì đã để phải chờ lâu."

Riyuro là người lên tiếng trước, và giọng điệu của hắn khiến cho hai người kia quay sang nhìn nhau.

Hắn nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, không có ai khác ở đây nữa cả. Còn hai kẻ nữa trong cuộc chạm trán với con rồng - gã người lùn và một kẻ đội chiếc mũ đầu lâu - chúng không có mặt ở đây.

"Hửm? Ngươi là ai?" đứa trẻ lùn tịt có làn da ngăm đen đáp lại.

Có vẻ kẻ trong bộ giáp đỏ kia là con Golem. Làn da của nó trông tái nhợt hơn, và cũng cao hơn kẻ đứng ở bên cạnh. tuy nhiên, nhìn thoáng qua, trông nó không giống một thực thể được chế tạo chút nào - nó nhìn rất thật.

"Ta là Pe Riyuro, Chúa tể của các thị tộc của tộc Quagoa đang sống ở đây. Còn các ngươi--- các ngươi là ai?"

"Chúng ta theo lệnh của Chúa tể vĩ đại tới để thống trị tất cả các ngươi."

Nó biết nói kìa!

Kẻ trong bộ giáp đỏ lên tiếng. Hắn vốn biết rằng bọn Golem không thể nói chuyện, rõ ràng đó không phải là một con Golem.

Cố gắng giấu đi sự băn khoăn, Riyuro đáp lại:

"Thống trị?"

"Chính xác. Chúa tể của chúng ta tới để chinh phục tất cả các ngươi. Hãy quỳ gối xuống và cúi mình trước ngài ấy."

Mình cần phải làm gì đây? Riyuro nhanh chóng suy nghĩ.

Hắn không có ý kiến gì nếu phải chào đón và cúi mình trước kẻ thống trị mới. Tất cả những gì hắn cần là để cho loài Quagoa phát triển thật mạnh mẽ dưới trướng kẻ thù rồi chờ cơ hội vùng dậy và lật đổ chúng.

Vấn đề ở chỗ là hắn cùng với loài của mình không thể quy phục trước kẻ thù mà không biết sức mạnh của chúng tròn méo ra sao. Tuy chúng đã khiến một con rồng phải quỳ gối trước chúng, nhưng đó không phải là Dragon lord. Theo những gì mà hắn biết, sau khi khuất phục, hắn có thể bị chúng lợi dụng để chống lại Dragon Lord.

"...Các ngươi hình như vẫn còn hai người khác nữa. Chuyện gì đã xảy ra với họ?"

"Ngươi không cần thiết phải biết. Ngươi chỉ được phép nói có hoặc không trước yêu cầu quy hàng dưới sự thống trị của chúng ta thôi."

Chúng không cho hắn biết bất cứ điều gì hết. Điều đó có nghĩa là việc điều tra ý định của kẻ thù - dù cho bọn chúng có thực sự muốn đánh hay không - là rất quan trọng.

"...Ngươi nói ngươi muốn thống trị chúng ta. Tuy nhiên, sẽ rất khó để chúng ta có thể chấp nhận lời đề nghị đó nếu chưa được biết sức mạnh của các ngươi ra sao. Ta nói như vậy liệu có hợp lý chứ?"

Hay nói cách khác, hắn muốn ngụ ý rằng "nếu các ngươi cho ta thấy mình mạnh đến cỡ nào, ta sẽ không do dự mà quỳ gối trước các ngươi." Tuy nhiên, hai kẻ đó chỉ đơn giản là quay sang nhìn nhau rồi nhún vai.

"Là vậy sao. Mệnh lệnh của Đấng tối cao đã nói rõ rằng nếu các ngươi không chấp nhận sự thống trị của chúng ta. Chúng ta sẽ giết cho đến chừng nào các ngươi chịu quỳ gối. Sau đó, các ngươi sẽ phải tự xử cho đến khi chỉ còn 4.000 con đực, 4.000 con cái và 2.000 trẻ con. Ngươi có thể chọn lọc ra những cá thể có giá trị hơn cho sau này, ta nói đúng chứ?"

"Và rồi, khi dân số các ngươi chỉ còn 10.000, các ngươi sẽ được đem trở về đất nước của chúng ta, Vương quốc Pháp thuật, các ngươi sẽ làm việc cho chúng ta tại đó."

Nỗi sợ hãi chạy dọc qua xương sống của Chúa tể thị tộc.

Không phải bởi sự tàn nhẫn trong thông điệp của chủ nhân chúng. Mà là bởi hai kẻ kia truyền tải nó với một giọng điệu hết sức thản nhiên, cũng như thái độ hoàn toàn không giống như những kẻ thùng rỗng kêu to chút nào.

Hắn cảm nhận rằng hai kẻ này thực sự có thể làm được điều đó.

Đúng thế.

Hai kẻ này có thể tàn sát một đạo quân với số lượng trên 60.000 người.

Chúng mất trí rồi sao? Hay chúng quá đỗi tự tin? Hoặc là---

Thái độ không tưởng đó khiến cho Riyuro không biết nên làm gì tiếp theo.

Họ không thể nghe theo cái thứ mệnh lệnh sặc mùi bạo lực như thế được.

Cũng có thể chúng cảm nhận được địch ý từ phía của hắn, nhưng khi cả hai bọn chúng nhìn nhau lần nữa, chúng đã nở một nụ cười rất quỷ quyệt.

Bọn người lùn vốn có rất nhiều lông, thế nên hắn có thể hiểu được chúng. Hai kẻ này không có bất kỳ cọng lông nào trên người ngoại trừ những mớ ở trên đỉnh đầu, vì vậy hắn không thể đọc được biểu cảm của chúng. Sự khác biệt quả thật quá lớn.

"X-xin hãy đợ---"

Lời yêu cầu vẫn còn chưa ra hết khỏi miệng hắn.

"---Vậy thì, bọn ta sẽ bắt đầu giảm dân số các ngươi xuống một mức nhất định. Trong lúc đó, đừng có trao y phục của ngươi cho ai khác."

Bình thường thì tộc Quagoa vốn không có y phục. Bởi vì bộ da của chúng chính là trang phục cũng như bộ giáp tốt nhất.

Tuy nhiên, một vị vua phải luôn thể hiện sự uy nghi trước thần dân, vì vậy ông ta cần thứ gì đó để có thể phân biệt bản thân với những kẻ khác. Đó là lý do vì sao hắn mang trên mình một bộ y phục và vương miện được làm bởi tộc người lùn, tức là biểu tượng cho thấy hắn là Chúa tể thị tộc. Cũng bằng cách đó, hắn có thể để cho kẻ khác mặc chúng, hòng dùng làm con mồi đánh lạc hướng kẻ thù.

Chẳng lẽ bọn chúng đã nhìn thấu được kế hoạch đó?

Loại bỏ thủ lĩnh của đối phương nhằm làm cho kẻ thù như rắn mất đầu là điều kiện chiến thắng hiển nhiên nhất. Tuy nhiên, tại sao chúng không làm thế?

Không, không chỉ có vậy. Vẫn còn lý do khác nữa cho chuyện đó... Có lẽ nào... Hẳn phải là nó rồi. Chúng không cố gắng giết mình, mà là để không giết nhầm!

Sự khác biệt giữa các loài là rất lớn. Tuy nhiên, chừng nào hắn còn mặc y phục trên người, chúng có thể nhận biết được ai là Chúa tể thị tộc mà chừa hắn ra. Đó chính là ý nghĩa đằng sau lời tuyên bố đầy ngạo mạn này.

"Vậy thì ngươi cũng nên quay về rồi chứ nhỉ? Chúng ta sẽ tiến hành khi các ngươi di chuyển về phía chúng ta. Bọn ta sẽ rất vui nếu ngươi có thể tự lựa ra những cá thể mà ngươi muốn để cho sống sót trước khi chuyện đó bắt đầu."

"Nhanh nhanh biến đi."

Chúng vẫy tay xua đuổi hắn đi, biểu lộ rằng hắn nên quay về chỗ của mình. Nói cách khác, chẳng cần phải đàm phán gì nữa.

Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn.

Mình đã định bảo rằng sẽ sẵn sàng quỳ gối trước chúng rồi mà, tại sao chúng không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút để nghe mình nói? Nếu chúng thậm không có ý định đó... chẳng lẽ chúng thực sự chỉ xem mạng sống của chúng ta như cỏ rác...?

Đối diện trước sự cao ngạo này, Chúa tể thị tộc cố gắng đè nén sự sợ hãi đang dâng lên trong tim.

Dù có thế nào đi nữa... chúng cũng không thể giảm 60.000 dân số ở đây xuống chỉ còn 10.000 người được... Phải rồi. Đúng là nó. Chắc chắn chúng đã trở nên mất trí sau khi nhìn thấy quân số áp đảo của chúng ta!

Nếu là bình thường thì suy nghĩ đó khá chính xác. Dù là tộc rồng cũng không có khả năng đó.

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu của Chúa tể thị tộc.

Chẳng lẽ chúng sẽ định bay lên không trung và sử dụng chiến thuật hit-and-run?

Nếu chúng định dùng cách của bọn rồng, thì chiến thuật đó quả thật rất xảo quyệt.

Triển khai quân đội ở một nơi thoáng đãng như thế này sẽ rất bất lợi cho phe hắn.

Liệu hắn có nên kéo quân trở vào trong thành phố không?

Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ rất nguy hiểm. Nếu kẻ thù có thể phá hủy nhà cửa, điều đó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nơi ở sau này. Sau cùng thì, đây là nơi duy nhất mà có thể làm chiến trường.

Sau khi trở về trại, Chúa tể thị tộc tập hợp các tướng lĩnh của mình.

"Đó có phải là loại Golem đó không? ...Chuyện gì đã xảy ra ạ? Trông ngài có vẻ không được thoải mái."

Biểu cảm của hắn chắc hẳn đã khiến cho đám thuộc hạ không khỏi sợ hãi. Chúa tể thị tộc vỗ nhẹ vào mặt mình rồi truyền lệnh.

"Àhhh... Trong bất cứ trường hợp nào, hãy tập hợp tất cả Blue và Red Quagoa lại đây."

"Ngài muốn triển khai đội hình riêng để bảo vệ ngài sao?"

"Không chỉ vậy. Hãy tập hợp tất cả các cá thể xuất sắc khác trong từng thị tộc lại đây cho ta."

♦ ♦ ♦

Riyuro cất lên tiếng hét xung trận đầy mạnh mẽ. Đó là một tiếng hét mang theo những kỹ năng mà hắn có được kể từ khi bước lên ngôi vị Chúa tể của các thị tộc. Khi nhìn thấy hơn 10.000 quân xông tới kẻ thù theo tiếng hét của hắn, hắn cảm thấy vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, kết cục của đợt tiến công đó lại quá kinh khủng. Giống như những con sóng đập vào vách đá, đám binh lính lập tức bị hất văng đi tứ phía khi "đập" vào một bức tường vô hình bất khả xâm phạm.

Những thứ nhầy nhụa bay tung tóe khắp nơi không phải là bọt nước, mà chính là những con Quagoa - hay đúng hơn là những phần từng thuộc về Quagoa. Có lẽ viễn cảnh như thế này sẽ hợp lý hơn nếu đối phương là những con rồng hay lũ khổng lồ, nhưng bên kia lại là những sinh vật thậm chí còn nhỏ bé hơn loài Quagoa.

"Quân ta đang bay kìa..." một trong những tướng lĩnh dưới trướng hắn đang ngu người tự lẩm bẩm với bản thân.

Đây không phải là phép ẩn dụ. Những con Quagoa trong đợt tiến công đang bay theo đúng nghĩa đen. Mà cũng chẳng phải từng con một. Mà là hàng chục con bay lên cùng một lúc.

Những cái xác bị nghiền nhão biến thành vòi phun xối mưa máu lẫn thịt nát lên đầu của đồng đội bên cạnh. Đạo quân thấm đẫm máu của đồng đội vẫn không ngừng lao tới, và lại tiếp tục trở thành những đống thịt tươi dội lên những kẻ còn lại. Đó là một khung cảnh chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Vì lý do nào đó mà bọn họ không thấy một giọt máu nào văng ra, việc đó càng khiến cho khung cảnh trở nên thật hơn bao giờ hết.

"Cái, cái, cái quái gì thế kia?!"

Lúc này Riyuro chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại tiếng hét đầy bi ai phát ra từ thuộc hạ hắn.

"Nhiều đến thế này..."

"Thưa Chúa tể! Thứ đó là gì vậy? Nó không giống những con Golem mà chúng ta đã thấy trước đây!"

Chúng quét sạch từng con Quagoa lao tới chỗ chúng chỉ bằng một cú quật. Đây không còn là một trận đánh nữa. Nó thậm chí còn không phải là thảm sát. Nó chỉ đơn thuần là sự đào thải. Những đồng loại mà hắn tập hợp để tăng cường quân lực đều bị cắt thành nhiều mảnh như những đống rác.

"Chúng, chúng ta phải chạy thôi!"

"Các ngươi định chạy đi đâu?!"

Hắn hét vào mặt đám thuộc hạ đang hoảng loạn.

"Liệu các ngươi có thể chạy đi đâu trong cái không gian kỳ quái này?! Đám người này đã nói rằng chúng sẽ giết chúng ta cho đến khi chỉ còn 10.000 người sống sót!"

Đám thuộc hạ đều trở nên im lặng.

Sau khi chứng kiến thứ sức mạnh vừa áp đảo lại vừa quái đản này, họ đã hiểu ra rằng lời đe dọa của đối phương không phải là trò đùa. Mặc dù rất khó tin nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật. 80.000 cá thể, chỉ 10.000 cá thể được phép sống sót.

Dù cho bây giờ hắn muốn cầu xin sự tha thứ từ đối phương, nhưng không có sự ấm áp nào trong đôi mắt của hai kẻ đó. Thậm chí con mắt của Dragon lord còn mang theo chút lòng trắc ẩn.

Bọn chúng hoàn toàn không có ý định nào khác ngoài việc cắt giảm chúng ta xuống chỉ còn 10.000 người.

"Không thể nào! Thưa Chúa tể! Chúng là cái quái gì vậy? Bọn người lùn đã mang thứ gì tới đây vậy?!"

"Tại sao những kẻ nhỏ bé này lại mạnh đến như vậy..."

Sau khi nghe được những lời đó, một tia sáng lóe lên trong tâm trí Riyuro.

"Lẽ nào cái thứ trong bộ giáp đỏ đó cũng là vũ khí của bọn người lùn? Chúng gửi tới một thứ gì đó mạnh mẽ hơn bởi vì chúng biết những con golem trước đó đã bị tiêu diệt?"

"...Vậy nếu chúng ta đánh bại nó, chúng sẽ lại gửi đến một con mạnh hơn nữa?"

Những tiếng kêu la vang vọng khắp xung quanh. Chỉ có những thuộc hạ ở gần hắn là im lặng.

"Rút lui---"

"Không! Họ phải tiếp tục chiến đấu! Không có lối thoát nào cho chúng ta cả! Cho dù cái thứ ấy có mạnh đến cỡ nào, cuối cùng nó cũng sẽ mệt mỏi thôi! Khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ đợi cho đến khi nó không thể vung vũ khí của mình được nữa, Ta sẽ buộc chúng phải đàm phán và yêu cầu sự nhượng bộ từ chúng!"

"Thần, thần hiểu... Nhưng... cái thứ kia sẽ biết mệt mỏi chứ?"

Câu hỏi đó cũng chính là điều vẫn Riyuro luôn băn khoăn. Tuy nhiên---

"Dù thế nào đi nữa, chừng nào nó còn là một sinh vật sống, chắn hẳn nó sẽ phải biết mệt mỏi. Dù thể lực có tốt đến mấy, rồi nó cũng sẽ phải thấm mệt thôi. Cho đến lúc đó, cứ bắt nó tiếp tục vung vũ khí! ...Kể cả khi nó không biết mệt là gì, một khi nó cảm thấy chán chê việc giết chóc rồi, chúng ta sẽ có một chút cơ hội để nói chuyện với nó."

Chúa tể thị tộc hơi lưỡng lự khi sắp phải nói những lời tiếp theo, nhưng hắn không thể không nói tiếp.

"Bên cạnh đó, chúng ta không thể thắng nếu trực tiếp đối đầu với nó! Không phải với một con quái vật như thế."

Hắn không bao giờ làm mất nhuệ khí của quân mình để rồi phải chạy trốn. Tiếng hét xung trận của Riyuro đã biến người của hắn thành những chiến binh gan dạ không biết sợ là gì. Giống như trạng thái [Cuồng hóa] của một Cuồng chiến sĩ, nó giúp tăng cao sức tấn công nhưng đồng thời cũng giảm sức phòng thủ. Quan trọng hơn là, chúng hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả hiệu ứng liên quan đến sợ hãi. Dùu vậy, việc mù quáng tuân theo lệnh của Chúa tể bất chấp mọi nguy hiểm là một thanh gươm hai lưỡi.

Một đội quân khổng lồ cứ xông tới mà không mảy may ngoảnh lại đằng sau, và số lượng của chúng lập tức bị giảm đi chỉ còn một nửa so với lúc trước, bằng một tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi.

Vào lúc này, không ai còn chút sức lực nào để mà nói.

Thảm kịch đang diễn ra trước mắt kia được thực hiện bởi một cá thể duy nhất đã làm chấn thương tâm lý của họ.

Tất cả ngoại trừ một người.

Hắn - Riyuro - đang cố nghiến răng, thu hết mọi can đảm cuối cùng của bản thân.

"Các ngươi, những người anh hùng được chọn!"

Tiếng hét của hắn không còn rành mạch như trước nữa.

Riyuro thấy những Red và Blue Quagoa đứng trước mặt hắn, cùng với những Quagoa với khả năng đặc biệt khác, tất cả bọn chúng đều được tập hợp lại thành đơn vị chiến đấu mạnh nhất trong toàn thị tộc.

Lý do không ai trong số họ đáp lại tiếng hét của Riyuro là vì họ đang chăm chú quan sát bộ giáp đỏ kia cùng với vẻ tuyệt vọng lộ rõ trong con mắt.

Hẳn họ cũng cảm thấy rằng không có hy vọng chiến thắng. Khi lần đầu được tập hợp, trong mắt họ vẫn còn có ánh sáng, nhưng bây giờ không còn nữa, trông họ chẳng khác gì những cái xác không hồn.

Riyuro đã quyết định sẽ không kích hoạt [Cuồng hóa] để giữ sức phòng thủ cho chúng, nhưng có vẻ như hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm.

Chúa tể thị tộc cố gắng cất tiếng lần nữa để xốc lại tinh thần.

"Các ngươi là những cá thể ưu tú và nổi trội nhất! Kẻ thù đã giết hại rất nhiều đồng đội của chúng ta, thế nên chắc hẳn nó đã phải thấm mệt rồi! Các ngươi sẽ có cơ hội bắt nó phải chịu đau đớn!"

Chắc chắn nó sẽ thấm mệt - hắn nói thế, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó. Cái thứ trong bộ giáp đỏ đó hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại khi cứ liên tục cắt từng con Quagoa lao tới thành từng mảnh vụn và hất văng chúng lên không trung, cứ chém rồi lại đâm bằng chiếc giáo kỳ lạ ấy mà không hề có điểm dừng.

"Đúng thế! Dù có thế nào đi nữa, nó cũng là sinh vật sống, nó cũng sẽ mệt mỏi! Các ngươi có thể làm được! Tiến lên! Những vị anh hùng của ta!"

Với lời cầu nguyện trong tim, Riyuro gửi những kẻ mạnh nhất ra trận.

Hắn truyền lệnh cho quân của hắn dọn đường đến chỗ bộ giáp đỏ. Sau đó, những anh hùng sẽ cùng nhau tấn công---

---Riyuro nhắm mắt lại.

"Chúa, Chúa tể của tôi... Ôi hỡi Chúa tể vĩ đại của chúng tôi..."

Sau khi nghe giọng run rẩy của những thủ hạ, hắn từ từ mở mắt ra.

"Các ngươi... các ngươi không cần phải nói gì hết. Ta biết. Ta, ta cũng thấy điều đó mà..."

Không có gì thay đổi cả. Đúng như vậy, chẳng có sự khác biệt nào hết.

Giống như những binh lính bình thường, những anh hùng được chọn đều bị băm nhỏ và ném đi như một đống rác. Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Chúng đã phải chịu chung số phận giống như những kẻ trước đó.

"...Vậy thì... vậy thì..."

Riyuro không thể nói gì khác. Dù hắn không biết cái thứ trong bộ giáp đỏ đó là gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa khi nó mạnh hơn một con rồng gấp nhiều lần.

Riyuro không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Nếu hắn chỉ đơn thuần chờ đợi thời gian trôi qua, kết quả đằng nào cũng sẽ đúng như những gì mà kẻ thù mong đợi.

"...chúng đã nói chúng muốn 2.000 trẻ em. Hãy lựa ra cho đủ số."

"Chúa tể..."

"...Chúng ta không thể làm gì khác nữa hết. Dù cho chỉ còn có 10.000 người, chừng nào chúng ta còn sống sót, một ngày nào đó... phải... một ngày nào đó, chúng ta có thể làm cho loài Quagoa vĩ đại trở lại..."

Không ai nói gì để đáp lại lời của Riyuro. Đó bởi là vì từ sâu tận trong trái tim, họ đều đã hiểu.

Họ hiểu rằng họ không thể làm được điều gì khác nữa.

Riyuro gục đầu xuống một cách yếu ớt. Nó giống như hắn đang đi trong một nơi yên tĩnh, thì bỗng dưng bị phục kích bởi một con quái vật.

"Nhắc tới chuyện đó, Vương quốc Pháp thuật là nơi nào? Liệu nó có liên hệ gì với bọn người lùn không? Làm ơn ai đó hãy nói cho ta biết..."

Lời lẩm bẩm của hắn phát ra từ tận đáy lòng.

Dù cho hắn cố gắng chối bỏ điều đó, nhưng khung cảnh tàn sát diễn ra trước mắt mang lại cho hắn ý nghĩ rằng kịch bản tồi tệ hơn nữa vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước.

Thình lình, hắn thấy những Quagoa hầu hạ hắn đang giữ những chiếc lồng trên tay, đó là những chiếc lồng dùng để đựng món snack thằn lằn. Tuy Riyuro biết đây không phải là lúc để ăn, nhưng áp lực dồn nén khiến hắn đưa tay với tới chiếc lồng theo quán tính. Hắn nắm lấy một con thằn lằn đang cựa quậy, nhưng khi hắn chuẩn bị cắn đứt đầu nó như mọi khi, cơn đau bất ngờ quặn thắt trong bụng hắn, khiến hắn phải gập người xuống.

Hắn không thể đánh bại được kẻ sẽ sớm thống trị tộc của hắn. Ý tưởng cố gắng vực dậy loài Quagoa thực sự không tưởng đến mức hắn không còn lời nào để động viên cho điều đó. Dù cho bao thế hệ trôi qua, chúng hoàn toàn không có khả năng nổi dậy để giành lại tự do. Loài Quagoa của dãy núi Azellisia sẽ phải mang vòng cổ nô lệ, phải phục vụ cho chủ nhân của họ mãi mãi.

Con thằn lằn vùng vẫy tuột ra khỏi tay của Riyuro, len lỏi giữa chân của đám thuộc hạ rồi biến mất. Riyuro cất lên một tiếng "Ahh" giống như thở dài hơn là tiếc nuối, và rồi hắn hoàn toàn sụp đổ trong tiếng khóc nức nở cùng sự đau khổ cùng cực.

"Nếu các ngươi mạnh đến như vậy, đáng lẽ các ngươi nên nói ngay từ đầu! Tại sao, tại sao các ngươi không chịu nói cho ta biết!"

Tiếng rên rỉ phát ra từ Chúa tể thị tộc, kẻ vốn được tôn làm kẻ thống trị vĩ đại nhất trong lịch sử Quagoa, hắn la hét như một đứa trẻ khi chứng kiến người của hắn đang phải tự giết chính đồng bào của mình.

Phần 5

Ainz và Gondo cùng nhau rời khỏi kho bạc. Xếp hàng dài theo bậc thang là những con rồng đang cúi đầu hành lễ trước họ. Tất cả là mười chín con, kể cả Hejinmal.

Nói cách khác, tất cả những con rồng Hejinmal từng đề cập đều tập trung tại đây. Tức là hiện không cần phải săn lùng chúng nữa.

...Cũng tốt khi tất cả chúng đều đầu hàng ta. Thế nhưng cũng hơi đáng tiếc rằng sẽ không có thêm xác rồng nào khác. Mình có nên kiếm cớ để giết thêm vài con nữa không nhỉ? Không nên, như thế thì ác quá. Vậy sao không để chúng phối giống với nhau rồi để sau này thu hoạch...Hừm, thế cũng có khác gì vế trước chứ?

" - Thưa Vua pháp thuật cao quý. Tất cả những bề tôi trung thành đã trình diện trước ngài."

Lời thông báo của Hejinmal cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ainz. Tạm gác lại những toan tính trong đầu, Ainz đáp lời:

"Ngẩng đầu lên."

Những con rồng đang quỳ gối đồng loạt làm theo.

Do kích thước cơ thể đồ sộ, những con rồng khi đứng thẳng cao hơn Ainz rất nhiều, nhưng tất cả đều không có vẻ gì là đang nhìn xuống anh một cách khinh thường cả.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một vài ánh mắt kinh ngạc.

Mặc dù đã được nghe kể lại, nhưng vẫn khó có thể tin được rằng Ainz chính là kẻ đã giết chết Dragon Lord, cha của chúng. Nói cho cùng, nếu ở trong hoàn cảnh của chúng, có lẽ Ainz cũng khó có thể chấp nhận được sự thật kia. Có nhiều điều phải tận mắt chứng kiến thì mới có thể tin tưởng được.

Trong lúc Ainz đang lăn tăn về điều đó, một trong những con rồng gầm lên:

"Ta không chấp nhận chuyện này! Thử nghĩ kẻ đã xuống tay với cha thực ra chỉ là - Cái gì?"

Ainz thong dong bước đến trước mặt con rồng đang gào thét. Và anh mỉm cười, vẫy tay thách thức, như muốn nói "Làm hết sức có thể đi".

Con rồng quét những cái móng về phía Ainz.

Tuy rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng con Troll anh đã từng đánh bại.

Ainz không buồn né tránh. Anh hiên ngang hứng lấy đòn tấn công. Ngược lại, con rồng nghĩ rằng Ainz không kịp phản ứng trước đòn đánh của nó, và nó nhe răng nở một nụ cười hả hê. Nhưng rồi nụ cười đó lập tức đông cứng lại khi nó nhận ra rằng Ainz không cần phải tránh. Sau khi chắc chắn rằng con rồng hiểu được điều đó, Ainz kích hoạt phép thuật.

"[Grasp Heart]."

Ánh mắt của Ainz rời khỏi con rồng đang đổ gục như cha của nó, quay sang những kẻ khác.

"Còn ai nữa không?"

Trước câu hỏi nhẹ nhàng đó, những con rồng còn lại đều cúi rạp xuống, thậm chí còn thấp hơn cả lúc trước, như thể bọn chúng đang cố gắng ép phẳng người trên nền đất. Không còn kẻ nào dám nghi ngờ sức mạnh của Ainz nữa.

Ainz mở [Gate] và tống xác con rồng xuyên qua đó. Sau đấy anh túm lấy Gondo và leo lên lưng Hejinmal.

Mẹ của Hejinmal có vùng lưng lớn hơn. Thế nên cưỡi trên đấy sẽ phù hợp với một kẻ trị vì hơn là trên lưng Hejinmal.

Tuy nhiên Ainz đã cưỡi Hejinmal trong suốt hành trình đến đây, có lẽ quãng đường còn lại cũng nên kết thúc trên lưng nó.

"Hãy rời khỏi thành phố này. Thủ hạ của ta đang chờ ngoài đó."

Những con rồng đồng loạt cất cánh, và rồi đám Hanzo hướng dẫn chúng đến một địa điểm khác, nơi đó có rất nhiều Quagoa đang quỳ rạp.

Khung cảnh rất nhiều Quagoa lặng lẽ quỳ gối trông vô cùng quái dị. Và ngay khi nhìn thấy cảnh này, Gondo thốt lên một tiếng rên khản đặc.

Ainz suýt chút nữa là đã phát ra âm thanh tương tự. Tuy nhiên anh không thể làm chuyện như thế, nhất là trước vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của các thủ vệ, tựa như muốn nói "Chúng thần đã làm việc hết sức chăm chỉ."

"Ainz-sama, theo lệnh của ngài, chúng thần đã hoàn thành việc thanh lọc tộc Quagoa. Nơi đây có tất cả bốn ngàn con đực, bốn ngàn con cái và hai ngàn con non. Còn lại đều là xác chết. Ngoài ra, thần cũng cho phép chúng thu nhặt thi thể và chất ở chỗ khác rồi ạ."

"Hiểu rồi. Chúng đã từ chối lòng nhân từ của ta, thế mà giờ đây lại tuyệt vọng bám víu vào cơ hội cuối cùng này để sống sót. Quả là một lũ ngu xuẩn."

Một tên Quagoa mặc quần áo, quỳ ở phía trên tất cả, bỗng run bắn người.

"Vậy, vua của chúng là kẻ nào?"

"Ở bên này ạ." Shalltear chỉ. Đúng như dự đoán, đó chính là gã Quagoa đang run rẩy. Trước khi triệu tập hắn, Ainz kích hoạt một vòng hào quang tỏa ánh sáng đen tuyền. Theo anh biết, hiệu ứng này là phù hợp nhất đối với một chúa tể tối cao.

Ainz lắng nghe những lời thì thầm xôn xao phát ra từ lũ rồng, sau đó hắn gọi tên chúa tể Quagoa.

"Vua của loài Quagoa, hãy ngẩng đầu lên."

"Vâng."

Cơ thể của gã chúa tể Quagoa run rẩy dữ dội khi hắn từ từ ngẩng lên. Và rồi mắt hắn trợn trừng, toàn thân sững lại, đông cứng như một pho tượng.

Ainz có thể nghe rõ âm thanh thảng thốt của hắn.

"Hiieeeee...."

"... Ta được biết đến như một vị vua nhân từ. Tội lỗi do ngươi đã không lập tức thuận theo đề nghị của ta, nay đã được gột sạch bởi máu đồng bào của ngươi. Thế nên, nếu ngươi trao sinh mạng và lòng trung thành cho ta, ta sẽ đảm bảo sự phồn vinh cho giống loài của ngươi."

"Thần đã hiểu. Chúng thần là nô bộc của Người, và tất cả con của chúng thần cũng như hậu duệ sau này của chúng, nguyện thịt nát xương tan cũng xin được làm việc cho Người."

"Trả lời rất tốt. Ta rất hài lòng."

"Vâng!!!! Vô cùng cảm tạ Người."

Để kết thúc cuộc đối thoại, Ainz khoát tay ra hiệu cho Chúa tể Quagoa quay trở về vị trí cũ, cùng tư thế quy phục trước đó.

Tuyệt vời! Có vẻ như việc luyện tập của mình đã có kết quả.

Nỗ lực của vô số lần đứng trước gương lặp đi lặp lại từng câu thoại, từng động tác của anh cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Sau khi thầm thực hiện một tư thế chiến thắng trong lòng, Ainz quay sang các thủ vệ, những người đã hoàn thành công việc của họ một cách xuất sắc.

"Các ngươi làm tốt lắm. Ta rất tự hào về hai ngươi."

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Lời vàng ngọc của ngài đã thanh tẩy trái tim thần khỏi sự ô nhục của sai lầm trước đây. Từ tận đáy lòng, thần xin được cảm ơn Ngài."

"Ừm ừm..."

Chứng kiến sự hân hoan của Shalltear, Ainz biết rằng mình đã chọn đúng từ để nói.

"Vậy, số lượng này đã ổn chưa ạ? Nếu cảm thấy quá nhiều, chúng thần sẽ tiếp tục cắt giảm chúng cho đến khi hợp ý ngài, Ainz-sama."

"Không, không cần thiết...Số lượng này là được rồi. Nghĩ lại thì có kẻ nào trong số chúng có khả năng trở thành những cá thể mạnh mẽ không? Không phải theo tiêu chuẩn của chúng ta, đương nhiên, mà là với những người thuộc thế giới này."

"Thần vô cùng xin lỗi. Những kẻ này-"

"Không, không hẳn. Tên Chúa tể thị tộc ban nãy được đánh giá là khá mạnh. Mặc dù chúng thần chưa hề có cơ hội kiểm chứng sức mạnh của hắn."

"Vậy sao..."

Anh chưa làm rõ được tại sao bọn Death Knight bị tiêu diệt, rất có khả năng đó chỉ là ngẫu nhiên. Theo những gì anh biết -

Có lẽ bọn chúng đều rơi xuống Great Rift...

Khi nghĩ về điều này, Ainz cảm thấy cực kì xấu hổ. Mặt anh nóng bừng như thể bắt lửa đến nơi sau khi nhận ra anh đã sai lầm sau khi thuyết giảng Shalltear. Rồi cơn xấu hổ cũng qua, thế chỗ cho một nỗi muộn phiền âm ỉ. Nỗi buồn đó càng trở nên sâu sắc hơn khi anh nhớ lại Shalltear đã chuyên tâm ghi chép từng lời anh nói. Và rồi cảm xúc của anh trở lại bình thường.

Liệu anh có nên tự lừa dối bản thân không?

Tuy nhiên, nếu anh sai lầm, họ sẽ thì thầm với nhau, "Ainz-sama đã nói như thế, nhưng thực ra thì~" vân vân và mây mây.

Tệ quá! Vụ này thực sự quá tệ. Lẽ ra mình đừng nên để sự vui sướng lấn át mà thuyết giảng chúng như thế. Giờ mình thấy muốn khóc quá.

Ainz thở dài.

Chà, nghĩ lại thì, chẳng phải đây là cơ hội tốt để nói với các thủ vệ rằng kể cả mình cũng có thể mắc sai lầm sao? Từ đó, mình sẽ chuyển từ một đấng tối cao uyên bác xuống thành một người cai trị bình thường. Và điều này sẽ giải phóng mình khỏi cơn tra tấn tinh thần kia. Và nếu mình làm thế, sau này những thủ vệ có thể sẽ nhận ra những điểm sai của mình và cảnh báo mình về chúng.

Anh ra lệnh cho bầy rồng rời đi, vì anh biết giác quan của chúng rất nhạy bén. Sau đó anh khiến bọn Quagoa lùi lại một khoảng xa. Gondo trông vô cùng lẻ loi khi chỉ đứng một mình. Nhưng ông ta phải chấp nhận thôi.

Khi chỉ còn ba người họ, Ainz nuốt nước bọt.

Những gì Ainz sắp làm có thể sẽ khiến công sức bấy lâu nay của anh đổ sông đổ bể. Ainz cảm thấy lo lắng về việc nhiều thứ sẽ thay đổi, và những hệ lụy sẽ xảy ra trong tương lai. Cơ thể của anh - vốn không hề biết sợ hãi- bỗng cảm thấy lo lắng. Bất chấp chuyện đó, anh vẫn gom hết can đảm để lên tiếng.

"À, hai người, nghe đây... Các ngươi còn nhớ việc ta nói về khả năng tồn tại một thế lực tại đây có thể dễ dàng đánh bại các Death Knight chứ?"

Hai thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, và vẻ mặt họ như nói lên rằng họ đã nhận ra được điều gì đó.

"Đúng vậy. Là việc đó. Có vẻ như ta đã sai lầm. Con rồng ta giết có lẽ có khả năng tiêu diệt được Death Knight. Nhưng ngoài nó ra, không ai có thể làm được việc đó."

"Thần hiểu, thưa Ainz-sama. Những lời dạy dỗ của ngài là để thần có thể học hỏi nhiều hơn. Thần nghĩ chỉ vì sự thiếu kinh nghiệm của mình mà thần đã làm cho ngài phải tốn công. Thần, Shalltear Bloodfallen, vô cùng cảm ơn vì những công sức ngài bỏ ra vì thần."

"Ể???"

Trước sự ngạc nhiên tột độ của Ainz, hai thủ vệ nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự thành kính. Đặc biệt gương mặt của Shalltear ửng đỏ, đôi mắt cô ngấn nước, bờ môi mím chặt và cằm run run, như thể cô sắp òa khóc bất cứ lúc nào.

Phần nào trong vụ này đáng được tôn kính nhỉ? Chuyện xảy ra trước mắt khiến Ainz bối rối. Anh đã làm rung động trái tim họ theo cách nào đó chăng?

Hơn nữa, mình có nên phủ nhận những gì Shalltear nói không nhỉ? Không, Shalltear đã học được rất nhiều trong cuộc hành trình này. Vậy nên ta sẽ đặt lòng tin vào ngươi, Shalltear.

"Có vẻ như ngươi đã nhận ra được điều đó, Shalltear."

"Thưa vâng!!!"

Khuôn mặt của họ dường như còn rạng rỡ hơn ban nãy.

Nói gì vậy chứ-? Ainz nghĩ trong đầu, nhưng anh vẫn kiềm chế bản thân.

"Dù vậy, bản thân ta vẫn có lúc thất bại, có lúc mắc phải sai lầm, đó là sự thật. Ta hi vọng các ngươi sẽ ghi nhớ sự thật đó trong tim."

"Thưa vâng! Mặc dù thần nghĩ không bao giờ Chúa tể vĩ đại cai trị chúng thần lại có thể phạm bất kì sai lầm nào, thần hiểu ý ngài, thưa Ainz-sama!"

Shalltear dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Cô quỳ xuống và bắt đầu khóc nức nở. Cô nghiến chặt răng, liên tục thổn thức, Aura choàng tay qua bờ vai của Shalltear an ủi, thế nhưng bờ mi của cô nàng cũng nhạt nhòa nước mắt. Trong khi trước mặt là một cảnh tượng vô cùng xúc động, thể hiện trọn vẹn tình bạn gắn bó keo sơn giữa hai thủ vệ, Ainz hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và tất cả những gì anh trong đầu anh lúc này là Shalltear - một undead - đào đâu ra mớ nước mắt nước mũi lem nhem kia. Và như thế, anh đưa luồng suy nghĩ hướng về các cơ chế sinh lý học, để né tránh hiện thực trước mắt.

Trong khi Ainz không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này, anh quyết định tốt nhất là mặc kệ. Đúng vậy, trên đời có nhiều thứ rất hack não người khác, hay nói đúng hơn, có nhiều trường hợp buộc người ta phải giả vờ là đã hiểu rõ mọi chuyện. Đó là những gì anh cảm thấy mỗi khi CEO của công ty giải thích về các vấn đề quan trọng.

Ainz thấy việc này chẳng qua là một sự trì hoãn tạm thời, nhưng mặt khác, anh nghĩ anh trong tương lai sẽ có thể giải quyết mọi việc một cách trưởng thành hơn. Vậy nên, tốt nhất là Ainz chỉ nên làm những việc mà bản thân anh có thể làm.

Sau khi quỳ xuống bên cạnh Shalltear, anh dịu dàng lau dòng lệ trên gương mặt cô, giống như một người cha dỗ dành đứa con gái.

Và tại khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Shalltear còn tuôn ra nhiều hơn trước.

"Ainzsh-shama─"

"Ổn rồi, ổn rồi. Đừng khóc, Shalltear, chẳng phải ta đã từng bảo ngươi rồi sao? Ngươi không thể phí hoài gương mặt xinh đẹp của mình trong nước mắt như thế được."

"Thần... cóa... hữu dụng đối với ngài...hông ạ?"

"Có chứ. Ngươi đã làm rất tốt, ngươi là tất cả những gì ta trông đợi ở một thủ vệ của mình."

"Ainzsh-shama─"

Shalltear bấu chặt lấy vạt áo của Ainz.

"À, ừm, ta nghĩ rằng ngươi dừng khóc được rồi."

"V...vâng."

Shalltear ngước nhìn Ainz, cô vẫn còn sụt sùi và cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn lại.

"Xin cảm ơn ngài rất nhiều vì lòng tốt vô bờ ngài đã dành cho thần."

"Ừm ừm. Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị di chuyển thôi. Vẫn có rất nhiều chuyện cần phải làm, đúng chứ?"

***

Phòng Hội Đồng vẫn còn vô cùng náo nhiệt trong suốt buổi sáng. Tuy nhiên sau khi nhận được tin báo mới nhất - Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Nếu không ôm chặt đầu, có lẽ họ đã gãi đến mức tróc da đầu. Không một người lùn nào trong phòng còn có thể giữ được bình tĩnh cả.

Và rồi, ai đó lên tiếng.

"...Hắn đã trở lại."

"Chà, quả... quả là nhanh thật. Có thật là... có thật là ông ta đã chiếm lại được Thủ đô hoàng gia không?"

"...Ông định chất vấn hắn ta à?"

"Ông dũng cảm thật đấy, đặt bản thân đối diện với một con quái vật - không, với thực thể mạnh mẽ - kẻ đã chiến thắng trở về sau khi thu phục một tổ rồng ở Hoàng cung. Tôi dám nói ông anh can đảm chẳng kém vị Vua- Anh hùng trong truyền thuyết... Với lại ông hãy nói với ngài ấy rằng tất cả chúng ta đều đặt lòng tin ở Bệ hạ ngay từ đầu nhé."

Theo lời của người đưa tin, hắn ta đã trở về trên lưng rồng.

Rồng là loài vô cùng mạnh mẽ, và chúng cũng vô cùng kiêu hãnh. Do đó họ rất hứng thú với người có thể khuất phục một sinh vật như vậy.

Lời giải thích hiển nhiên nhất là hắn đã dùng ma thuật để ép buộc lũ rồng phải nghe lệnh. Tuy nhiên khi họ nghĩ về sức mạnh vô biên của Vua pháp sư, thì việc chỉ bằng oai lực của bản thân, hắn ta bẻ gãy ý chí, khiến lũ rồng phải đầu hàng cũng là điều hợp lý.

Không, giả thuyết sau dường như mới là đúng đắn hơn cả. Dường như Vua pháp sư không cần phải sử dụng tà thuật gì để hàng phục lũ rồng. Hình ảnh một con rồng quỳ xuống khuất phục dưới chân hắn ta lướt ngang tâm trí của ông.

Bộ trưởng Bộ Sản xuất Lương thực thở dài, rồi ông đưa ánh mắt nghiêm nghị quét qua tất cả mọi người.

"Vậy thì, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đã hết thời gian, đúng chứ? Bệ hạ đã trở về. Nếu không lập tức diện kiến ngài ấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải ra quyết định ngay lập tức, về vấn đề đó - vấn đề về Đại sư rèn đúc."

Đại sư rèn đúc đã bỏ trốn khỏi vương quốc cùng với khối kim loại mà Vua Pháp sư đã tin tưởng trao cho ông ta.

Không cần phải nói, hành vi bỏ trốn cùng với những vật phẩm mà quốc gia khác gửi để chế tạo vật gì đó là chuyện không thể tha thứ.

Vết nhơ này sẽ càng lộ rõ mỗi khi vương quốc Dwarven giao thương với các nước lân cận.

Đây có thể xem như một đòn chí tử vào một vương quốc mà mọi giao dịch của nó đều xoay quanh nghề rèn.

Liệu còn ai dám tin tưởng giao phó công việc cho một đất nước với tai tiếng như vậy? Dường như chưa đủ tồi tệ, kẻ bỏ trốn với vật phẩm lại không phải là một gã thợ rèn bình thường, mà là một trong những người đứng đầu quốc gia. Điều này dễ khiến người ta liên tưởng đến cả đất nước đứng phía sau vụ này.

Sau khi nghĩ về viễn cảnh sẽ xảy ra tương lai, họ lại lao vào tìm kiếm, đồng thời thảo luận xem họ sẽ làm gì nếu như không thể tìm thấy ông ta.

Tuy nhiên, không một ai trong số họ có thể đưa ra câu trả lời có thể mang đến sự độ lượng của Vua pháp sư.

"Tôi vẫn không thể tin được rằng ông ta lại bỏ trốn cùng khối kim loại..." Vị Thư kí nội các lầm bầm, tuy nhiên những lời đó hoàn toàn vô nghĩa. Họ đã không còn chút xúc cảm nào với những lời như thế.

Tổng tư lệnh lạnh lùng nhìn Thư kí nội các.

"Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Chuyện ông ta chạy trốn cùng với vật đó là không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí chúng ta còn có nhân chứng báo cáo về việc ra đi của Đại sư rèn đúc."

"... Lẽ nào ông ấy bị thao túng bởi tà thuật của Vua pháp sư?"

Căn phòng trở nên im lặng trong thoáng chốc.

Không ai trong phòng thực sự đồng tình với lời cáo buộc trên. Ngược lại, ngài Tổng tư lệnh tỏ ra tức giận hơn bao giờ hết.

"Dù ông không muốn thừa nhận tội lỗi này được gây ra bởi một người lùn, một người trong nhóm chúng ta cũng được, nhưng bất kỳ ai dám nghi ngờ người đã giành lại Thủ đô hoàng gia, điều mà chúng ta không thể, thì người đó chính là cặn bã của tộc người lùn."

"- Đừng nói thế, ngài Tổng tư lệnh. Ngài cũng biết mà, ông ấy là người nỗ lực tìm kiếm nhất trong số chúng ta, và cũng là người mệt mỏi nhất."

"Tôi không nghĩ đây là vấn đề mà nỗ lực là có thể giải quyết."

"Tổng tư lệnh, hãy để những câu thiếu tính xây dựng đó sau này hãy nói đi. Ngay bây giờ chúng ta cần quyết định về một vấn đề quan trọng hơn nhiều. Liệu chúng ta có nên thông báo ngay cho Bệ hạ hay không? Theo tôi, tốt hơn hết chúng ta nên trì hoãn một thời gian, sau đó dùng khoảng thời gian đấy tiếp tục tìm kiếm. Ý mọi người thế nào?"

Hội trưởng thương hội lắc đầu.

"Đó là một bước đi rất tồi. Điều đó sẽ dẫn đến vấn đề là chúng ta đã từng che giấu chuyện đó. Tốt nhất chúng ta cứ thẳng thắn và mong ngài ấy tha lỗi. Bên cạnh đó, chúng ta đã tìm thấy ông ấy chưa? Theo những gì chúng ta biết, có khi giờ này ông ta đã nằm trong bụng một con quái vật nào đó rồi. Nếu như chúng ta có thể thu hồi được khối kim loại... lão ngốc đó."

Đấy không phải là những lời để nói về một người bạn, nhưng không ai có mặt tại đây lên tiếng phản đối người đã quở trách Đại sư rèn đúc vì đã gây nên đại tội như vậy. Trái lại, Tổng tư lệnh thậm chí còn gật gù tán thành.

"May mắn là ông ta không mang theo thanh đoản kiếm. Nhưng, à, ái chà, nếu chúng ta xin lỗi... liệu chúng ta có được tha thứ không?... Mà thực tế chúng ta cũng không thể làm được gì khác ngoài dập đầu tạ lỗi cả.

"Xin lỗi là việc đương nhiên. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta đã nói lên sự thật. Và sau đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận bất kì yêu sách nào mà Bệ hạ đưa ra."

Mọi người đều đồng ý.

"Vậy, Bệ hạ sẽ đòi hỏi những gì từ chúng ta đây?"

Họ không biết chính xác thứ kim loại gì đã tạo nên cái phôi bị lấy trộm, nên họ cũng không thể ước lượng được giá trị của nó. Vì vậy, họ không thể đề nghị đền bù bằng kim loại tương đương. Nếu như họ vô tình đánh giá thấp giá trị của vật phẩm đó, họ có thể sẽ khiến Vua Pháp sư nổi giận, và làm tan vỡ cơ hội hàn gắn mối quan hệ giữa đôi bên.

Chính vì lí do đó, họ buộc phải để Vua pháp sư ra giá trước. Nhưng cho dù vậy, liệu hắn ta có thực sự đòi hỏi tiền mặt không? Họ có thể hình dung được hắn ta sẽ yêu cầu một thứ gì đó khác. Nhưng chính xác đó là thứ gì thì nằm ngoài khả năng tưởng tượng của họ.

"Tôi không thể nghĩ được gì cả. Hãy nghĩ ngược lại - chúng ta có thể chấp thuận những gì? Không... những yêu cầu gì mà chúng ta nên từ chối ngài ấy?"

"Chúng ta có thể sao? Sẽ rất khó khăn đúng chứ? Thành phố này quả thật có đôi chút lịch sử, nhưng chúng ta không có bất kì bảo vật vật lý, hay phép thuật nào cả."

Khi cuộc tàn phá của những Demon God quét qua Thủ đô hoàng gia, chỉ duy nhất một thành viên của Hoàng tộc là còn sống sót. Ngài ấy là vị vua cuối cùng của người lùn, được biết đến với danh hiệu 'Runesmith King'. Và sau khi ngài mang những vật phẩm ma thuật quyền năng theo mình vào cuộc hành trình, thì đất nước này chẳng còn vật phẩm nào có thể xem là bảo vật nữa.

"Ồ! Tôi biết rồi! Thế còn kho tàng ở Thủ đô thì sao?"

"Chúng ta đã bàn về việc này rồi, chẳng phải sao? Đề cập những vấn đề như thế này với người đã chiếm lại Thủ đô hoàng gia thì có hơi... Dù vậy, đúng là ngoài nó ra chúng ta chẳng còn gì khác."

Nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành.

"... Chỉ hi vọng bọn rồng chưa phá hủy nơi đó."

"Đừng nói gở... Vậy lần này hãy mời đích thân Vua pháp sư vào nào."

***

Hửm? Thiếu mất một người, có chuyện gì đã xảy ra chăng?

Khi Ainz bước vào phòng, khuôn mặt của những người lùn bên trong đều mang theo một biểu cảm kì lạ.

Người cất tiếng nói đại diện cho họ - chà, đối với Ainz, người lùn ai cũng giống nhau, nên anh hoàn toàn không biết được người đang nói là ai. Nhưng anh chắc chắn rằng người đó không phải là Tổng tư lệnh. Ông ta bắt đầu với "Chúng tôi xin cảm ơn ngài vì đã giúp chúng tôi chiếm lại Thủ đô hoàng gia" và sau đó là một bài diễn văn cảm ơn dài khủng khiếp, khiến Ainz cảm thấy mệt mỏi. Rồi, khi anh bắt đầu quên béng những gì ông ta phát biểu nãy giờ, thái độ của vị Tổng tư lệnh bỗng thay đổi.

"Có một vấn đề khác mà chúng tôi muốn dâng lên ngài lời xin lỗi chân thành nhất, thưa Bệ hạ. Khối kim loại mà ngài tin tưởng giao cho chúng tôi, đã bị Đại sư rèn đúc đánh cắp, và ông ta đã trốn khỏi vương quốc. Chúng tôi đã và đang cho người tìm kiếm ông ta, nhưng cho đến nay vẫn chưa có manh mối nào... Bệ hạ đã trao cho chúng tôi khối kim loại, cùng lòng tin của ngài, vậy mà chúng tôi lại để sự cố này xảy ra. Quả thật chúng tôi cũng không biết xin lỗi thế nào mới phải."

Những người lùn khác đồng loạt cúi rạp đầu.

Thẳng thắn mà nói, Ainz chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế nên hắn đành hỏi:

"Tại sao ông ta lại hành động như vậy?"

Không lẽ ông chạy trốn cùng khối kim loại là để đem bán nó cho kẻ khác. Lẽ nào vì lòng tham mà một trong những Trưởng lão hội đồng Vương quốc Dwarven sẵn sàng vứt bỏ địa vị của bản thân sao?

Trong một thoáng, Ainz nghĩ rằng một người chơi nào đó đang thao túng Vương quốc Dwarven trong bóng tối. Tuy nhiên, một người chơi sẽ chẳng thèm quan tâm đến khối kim loại đó. Nó không đáng giá đến mức khiến ai đó quên đi địa vị của mình, thậm chí đối với những người chơi cấp độ cực thấp. Trong trường hợp đó, ẩn thân trong bóng tối và điều khiển một thuộc hạ nắm trong tay vị trí trọng yếu sẽ có lợi hơn nhiều.

"Chúng tôi không biết, thực lòng chúng tôi không hề biết vì sao ông ấy là hành động như thế."

"... Vậy câu hỏi tiếp theo. Bộ giáp ta yêu cầu sẽ như thế nào?"

Những người lùn nhìn nhau.

"... Chúng tôi không biết xin lỗi thế nào cho đủ về việc đó. Mặc dù để lại thanh đoản kiếm, nhưng ông ấy đã bỏ trốn cùng khối kim loại nên chúng tôi không thể trả lại nó cho ngài. Chúng tôi đã gửi một đội tìm kiếm và sẽ lập tức trao lại cho ngài ngay khi chúng tôi tìm được. Vậy nên, nếu như ngài cho phép, xin hãy để chúng tôi dâng lên ngài một bộ giáp thay thế. Mặc dù nó không xứng khi so với khối kim loại của ngài, nhưng đây sẽ là nỗ lực lớn nhất mà chúng tôi thực hiện."

"Chúng tôi dự tính sẽ chuẩn bị ba bộ giáp lưới làm bằng Adamantite, sau đó cường hóa chúng bằng tất cả tinh hoa của mình."

"Nếu-nếu ngài mong muốn một chiếc khiên, chúng tôi sẽ thiết kế riêng một chiếc bằng Orichalcum."

"Ừm..."

Đây chính là thời điểm anh có thể vào vai một khách hàng khó tính. Tuy nhiên anh lại không muốn mình là loại khách hàng như vậy.

Mặc dù vậy, khối kim loại bị mất-

- Nó có khiến mình đau lòng không? Nó chẳng phải đồ quý hiếm gì cả. Mình còn cả đống như thế. ...Theo mình biết thì thứ kim loại đó không tồn tại quanh đây, nhưng những vùng khác có lẽ sẽ có. Trong trường hợp đó, có thêm giáp sẽ tốt hơn nhỉ? Họ còn nói sẽ cường hóa chúng nữa... Chưa kể, nếu họ tìm được khối kim loại, đâu có nghĩa là họ sẽ đòi lại mấy món này? Như vậy đây là một cuộc giao dịch béo bở đấy chứ...

"...Nếu các ngươi không còn giữ khối kim loại, thì đành vậy. Vậy ta sẽ cho qua chuyện này và cứ quyết định như thế đi. Hãy nói chuyện với Zenberu và chuẩn bị những gì anh ta mong muốn."

Những người lùn thở phào nhẹ nhõm.

Không lẽ anh khiến họ áp lực đến thế sao? Dù sao đi nữa, anh cũng không thể tỏ ra keo kiệt để người khác nghi ngờ phong thái đế vương của anh được. Trong trường hợp này, chấp nhận yêu cầu của họ sẽ khiến người ta nhìn nhận anh là một người rộng lượng bao dung.

Dù vậy, thêm một hai yêu cầu nho nhỏ thì họ cũng phải chấp nhận thôi.

"... Vậy thì cho phép ta thêm một yêu cầu nữa."

"... Là gì vậy, thưa Bệ hạ?"

Giọng điệu rụt rè cho thấy bọn họ đều đang rất cảnh giác.

"Không cần phải căng thẳng đến thế đâu. Sau cùng, đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Rất đơn giản, ta muốn đất nước các ngươi hỗ trợ trong việc chiêu mộ các nghệ nhân Rune."

"Ý, ý của ngài là như thế nào?"

"Các ngươi có thể tổ chức một buổi lễ kỉ niệm ở đất nước này, và thông báo cho mọi người rằng họ sẽ đến làm việc tại đất nước của ta, được chứ? Ta nghĩ việc đó sẽ khiến họ rất vui mừng."

Những người lùn quay sang nhìn nhau và lập tức gật đầu.

"Vậy sao. Thế thì hãy để vương quốc của ta giải quyết vấn đề thực phẩm. Việc chuẩn bị cho sự kiện này sẽ mất khá nhiều thời gian, nên hi vọng các ngươi không cảm thấy phiền nếu ta lưu lại đây một thời gian."

Không người lùn nào phản đối.

Ainz cười thầm trong lòng. Bây giờ anh không cần phải về E-Rantel nữa.

Lúc đầu, anh cứ nghĩ mình sẽ tốn kha khá thời gian cho việc này. Nhưng cuối cùng việc tái chiếm Thủ đô hoàng gia lại diễn ra quá nhanh. Thật tệ hết sức.

Lí do trước mắt là vì anh muốn thông báo cho Albedo về vấn đề chư hầu hóa Đế quốc thông qua [Message], để cô ấy bàn bạc kế hoạch với Demiurge. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu như anh có mặt ở đó. Thế nên, Ainz cần một lí do để không phải quay về.

Hơn nữa, Ainz cũng muốn thắt chặt mối quan hệ bằng hữu với những người lùn. Đó cũng là một lí do hết sức xác đáng.

Ngoài ra, Ainz muốn tìm hiểu thêm về ba mảnh thông tin từ thành phố người lùn:

Thứ nhất: Sự hiện diện hoặc vắng bóng của những người chơi. Nếu hiện tại không có ai, thì vẫn có khả năng tồn tại vài người trong quá khứ.

Thứ nhì: Tiếp tục đào sâu tìm hiểu về các cổ tự Rune và những thông tin liên quan. Anh vẫn chưa có đủ kiến thức về chủ đề này. Anh đã tìm hiểu được một số điều từ các nghệ nhân Rune. Runes đã tồn tại từ xa xưa, nhưng chính xác là từ bao giờ và ai là người đã khai phá chúng thì vẫn còn là ẩn số. Một phần lí so của sự mơ hồ này là do sự hỗn loạn từ những cuộc tấn công của lũ Demon God, nhưng số sách trong tàng thư của Hejinmal cũng không hàm chứa bất kỳ thông tin gì, kể cả Kho bạc cũng không.

Thứ ba: Kiến thức về nghề rèn và các loại khoáng vật. Hiện anh đã chiêu mộ được khá nhiều thợ rèn. Tất cả những gì anh cần làm là bòn rút thông tin từ họ từng chút một. Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, nơi đây dường như không tồn tại quặng bảy màu.

Ở lí do thứ hai, Ainz dự định sẽ yêu cầu người lùn tìm hiểu thêm thông tin cho anh, sau khi họ quay trở về Thủ đô hoàng gia trong tương lai. Đó là lí do vì sao anh cần xây dựng một mối quan hệ bền chặt với ho.

***

Một dãy bàn dài được nối với nhau, trên đó bày biện vô số chén đĩa, trên mỗi dĩa đựng đầy những món ăn xa hoa đủ loại.

Những món ăn còn nóng hổi tỏa ra một hương thơm quyến rũ, từ từ lan đến chỗ Ainz.

Là một Undead, cơ thể của Ainz hoàn toàn không có chút ham muốn với thực phẩm, nhưng phần con người Suzuki Satoru thì có. Nỗi khát khao được ăn thử và sự tò mò về mùi vị của món ăn như những mũi kim châm chích khắp người anh.

Cơ thể này có cái lợi mà cũng có cái hại.

Anh có thể vô hiệu hóa cơn đói, nhưng anh không thể nén được nỗi tò mò. Suy cho cùng, tò mò là một phần trong tâm trí của anh, chứ không phải từ cơ thể.

Nếu những món ăn được bày trước mặt anh này, được những đầu bếp của E-Rantel hay Nazarick chuẩn bị, thì chúng đã không kích thích trí tò mò của anh đến thế. Nhưng đây là thức ăn của Người lùn.

Khi mà những nghệ nhân Rune người lùn mong muốn được mang theo cả gia đình đến Vương quốc Sorcerous, họ đã để những người vợ, người mẹ, con gái và những phụ nữ thân quyến đảm đương công việc bếp núc cho buổi tiệc. Dĩ nhiên phần lớn thực phẩm cho hơn hai nghìn suất ăn tại đây đều được tài trợ bởi Ainz - Bởi Nazarick.

Lẽ đương nhiên Ainz không phải là kẻ hoang phí, thế nên phần lớn lương thực tại đây đều là từ E-Rantel. Thịt được lũ rồng thu thập ở trong dãy núi, trong khi nguồn cung rượu là từ những thương nhân của Vương quốc và Đế quốc vẫn còn lưu lại tại E-Rantel.

Những dãy bàn mặc dù đã ê hề thức ăn. Nhưng cho đến tận lúc này, những người phụ nữ vẫn tiếp tục bày dọn những món ăn do chính tay họ nấu.

Có rất ít sự khác biệt về ngoại hình giữa nam và nữ trong tộc người lùn. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở bộ râu của họ. Bộ râu của nam nhân rất dài và họ thường buộc lại thành ba bím râu đặc trưng, trong khi râu của phụ nữ thì thưa hơn. Dù vậy, gọi là "thưa" thì bộ râu của họ vẫn tương đương với râu của đàn ông loài người. Tuy nhiên, những người phụ nữ người lùn thường có sở thích chải chuốt bộ ria mép của họ.

Mình chẳng hiểu thế nào đó lại là sở thích được... Chà, khác biệt văn hóa mà. Vương quốc Sorcerous đã thu nhận rất nhiều tộc bán nhân hình. Chõ mũi quá sâu vào những việc như thế này chỉ mang thêm rắc rối trong tương lai.

Ainz rời mắt khỏi những người phụ nữ vẫn đang phục vụ món ăn, ánh mắt của hắn lướt qua đầu vô số những người lùn phía trước, và dừng lại ở một sân khấu cao.

Một số những nghệ nhân của Vương quốc Sorcerous đứng cạnh những thành viên của Hội đồng.

Và sau đó, Hội đồng thông báo về chuyến hành trình của họ để đến với Vương quốc Sorcerous.

"Đã bắt đầu rồi."

"Đã bắt đầu."

Câu trả lời đến từ Gondo, người đang đứng cạnh bên Ainz.

"...Ngươi là đại diện cho họ. Ngươi không đứng trên kia, đứng trước mặt họ, liệu có ổn không?"

"Tha cho thần đi thưa Bệ hạ, thần gần như vô dụng trong nghề này. Để cho thần đại diện họ thật sự là nỗi hổ thẹn... Chẳng phải ngài là lựa chọn tốt hơn thần nhiều sao, thưa Bệ hạ?"

Ainz và Gondo nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi họ cùng nhau bật cười.

Thông thường, Ainz đơn giản không muốn đứng trên sân khấu, gặp gỡ và chào hỏi mọi người. Những lời trước đây của anh chẳng qua cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc.

"Dù sao thì... " Gương mặt Gondo trở nên nghiêm nghị. "Thần biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ, thưa Bệ hạ."

"Vì sao?"

"Vì bữa tiệc chia tay này. Xin người hãy nhìn lên sân khấu kia."

Ainz nhìn về sân khấu một lần nữa. Họ vẫn chưa trò chuyện xong, đó là những gì anh thấy. Tuy nhiên sau khi Gondo đã nói đến thế mà anh lại bảo với ông ta rằng anh chẳng thấy gì, thì quả thật có hơi thiếu nhạy cảm.

"Ừm, ta hiểu rồi..."

Cuối cùng, anh đành sử dụng tuyệt chiêu giả-vờ-hiểu quen thuộc.

"Đúng như Bệ hạ phỏng đoán, ánh mắt của mọi người đã thay đổi."

"Đúng vậy." Ainz đáp lại như cái máy, mặc dù anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Nhưng tại sao lại như thế?"

Gondo mỉm cười, dường như ông ta cảm thấy rất thú vị.

"Đó là niềm vui sướng khi được những ánh mắt ngưỡng mộ chiếu tới. Trong buổi lễ ngày hôm nay-với những món sơn hào hải vị chưa từng thấy, cùng rất nhiều loại rượu ngon - đã khiến những nghệ nhân Rune nhận ra rằng họ không bị bán đi, mà là được thuê bởi Vương quốc Sorcerous."

"Ta trông đợi những điều vĩ đại ở họ, ngươi biết đấy."

"Ưm. Thần đã từng nói sẽ một ngày báo đáp ân tình của Bệ hạ. Và những người khác cũng sẽ như thế. Xin ngàn lần cảm tạ người. Ối, dường như đến giờ rồi thưa Bệ hạ."

Sau khi nhận lấy một vại bia lớn từ Gondo, anh nện ly lên mặt bàn như mọi người đang làm. Sau đó anh nâng một cốc rượu mừng bé xíu, rồi trao lại cho Gondo vì hắn không thể uống được.

Những người lùn- đã cố gắng kiềm chế bản thân tự nãy giờ - như bùng nổ. Nhiều người lùn chen chân đến chỗ thức ăn, cố gắng càn quét những món ăn bày biện trên bàn.

"Món gì thế này? Ngon quá! Vợ cậu làm thứ này à?"

"Ừm... Đức vua đã cung cấp nguyên liệu. Chúng tôi cũng thất bại trong chế biến nhiều lắm đó."

"Hừm, rất ngon, không phải bàn cãi. Tuy nhiên với một lão già cổ hủ như ta, ta lại thích nó nhạt hơn một chút."

"Ông phải nhắm cái đó với rượu."

"Cái gì? Để ta thử xem... Ô hô... tuyệt vời. Cực kì chuẩn vị luôn!"

"Rượu cũng rất tuyệt vời. Không biết vợ tôi có làm được món này không?"

"Có vẻ như Vương quốc Sorcerous sẽ cung cấp thức ăn cho chúng ta một thời gian. Xem ra chúng ta sẽ được ăn uống no đủ đây."

"Tôi thì thích rượu của họ hơn. Thứ này cũng từ Vương quốc Sorcerous phải không. Tốt hơn hết là phải chuẩn bị chi tiền rồi."

Họ vừa ăn uống, vừa cười nói lớn hết cỡ. Và rồi-

"Tôi ghen tị với những nghệ nhân Rune kia. Họ có thể ăn những món này bất cứ lúc nào họ thích sao?"

"Chắc không đâu, những thứ này hẳn phải đắt lắm, đúng không?"

"Không hẳn thế nhỉ? Nhìn mà xem, ở những quốc gia loài người, rau củ rất rẻ. Có lẽ ở Vương quốc Sorcerous thì cũng thế thôi."

"Ừm, bọn họ quả là may mắn. Tôi có nhấp một chút, nhưng là do tôi, hay rượu ở Vương quốc Sorcerous là hàng cực phẩm vậy?"

"Đúng vậy, tôi cũng có làm một hớp thứ đó. Aaaa, ngon hết mức. Mặc dù rượu nho cũng ngon, nhưng không nặng như thế."

"Chẳng phải chúng ta có lí do đến thăm Vương quốc Sorcerous rồi sao?"

"Tôi nghe nói họ dự tính sẽ để công dân của hai nước được tự do di chuyển giữa hai nước với nhau mà."

"Này này, dù cho mọi người ở đây đều có địa vị kha khá, nhưng chẳng phải ông nên cẩn thận hơn khi nói mấy chuyện đó phải không?"

"Xời, có vẻ như họ sẽ sớm có thông báo thôi. Trong tương lai, đất nước này sẽ mở rộng hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực... và mặc dù chỉ là tin đồn thôi, nhưng tôi nghe nói họ đã thành công tái chiếm Thủ đô hoàng gia rồi đấy."

"Người ta đồn rằng Thủ đô hoàng gia đã trở thành tổ rồng rồi. Vương quốc Sorcerous thật đáng kinh ngạc."

Dĩ nhiên, những lời đó đều lọt vào tai Ainz.

Thay vì trực tiếp ca ngợi Ainz, thiện ý của mọi người về Vương quốc Sorcerous dường như được nâng cao. Điều này chứng tỏ họ có thể tiếp tục làm bẹn bè tốt trong tương lai.

Ainz mỉm cười thỏa mãn, và quay sang Gondo lần nữa.

"Đến nói chuyện với họ đi Gondo, ta có thể sẽ không quay lại trong một thời gian."

"Thế sao ạ... Vậy thần sẽ đến nói chuyện với mấy gã ở hầm mỏ."

Gondo nhìn về phía một người lùn có ánh mắt nham hiểm.

"Và người sẽ làm gì vậy, thưa Bệ hạ?"

"...Một sứ giả từ Vương quốc của ta đã đến. Ta có việc cần phải gặp họ. Hẹn gặp lại ngươi sau."

Ainz giơ một bàn tay thay cho lời tạm biệt, rồi quay bước.

Ainz vốn đứng trong một góc của căn phòng rộng lớn đó. Anh mở của bước ra ngoài và tiến đến phòng lễ tân kết hợp phòng đợi và tiếp khách.

Nơi đấy là một căn phòng xa hoa sắp đặt nhiều đồ nội thất, với bàn, ghế, tủ bành và nhiều thứ tương tự. Demiurge đang đứng đó.

"Xin lỗi vì đã khiến ngươi phải đến tận đây."

"Hoàn toàn không, vị trí bên cạnh ngài là nơi thần nên đến, thưa Ainz-sama."

Ainz bước vào phòng và ngồi xuống một chiếc ghế. Anh khoát tay ra hiệu cho Demiurge cũng ngồi xuống.

"... Ta đã đọc báo cáo. Ta có việc tại đây, thế nên xin lỗi vì đã bắt ngươi phải viết ra thay vì chỉ cần truyền miệng."

Bản báo cáo được đề cập là chi tiết những hoạt động và sự chuẩn bị của Demiurge tại Thánh quốc (Holy Kingdom). Dĩ nhiên, nếu nghe báo cáo trực tiếp từ Demiurge, điều đó sẽ làm hỏng lớp vỏ bọc ngụy trang của anh. Kể cả điều này cũng đã được cân nhắc từ trước.

"... Mặc dù vậy, ngươi đã làm rất tốt, đúng như mong đợi, Demiurge. Thành tích của ngươi chỉ có thể được diễn tả bằng từ xuất sắc."

"Thần xin cảm ơn, thưa Ainz-sama."

Demiurge cúi đầu.

"Mặc dù vậy, thần vẫn không thể đạt được thành tựu như ngài, Ainz-sama... Ngài đã tạo một nền tảng bền vững trong trái tim lũ người lùn."

Ainz nghĩ rằng anh ta đang đề cập đến việc anh đã chiếm lại Thủ đô hoàng gia, hoặc việc chiêu mộ những nghệ nhân Rune. Dù sao thì, liệu có phải như vậy không?

"...Hừm, ngươi đã biết cả rồi Demiurge. Ngươi có nghĩ rằng bọn người lùn đã nhận ra không?"

"Thay vì nhận ra, thần nghĩ bọn chúng chẳng có lựa chọn nào khác."

Tại sao quanh đây chẳng có ai hết vậy. Nếu có người khác, anh đã có thể dùng chiêu cũ của mình. Khi Ainz quan sát kĩ Demiurge, anh nhận ra anh ta đang mỉm cười.

... Có gì vui chứ?!

"Nếu...nếu bọn người lùn đã nhận ra, ngươi nghĩ ta nên làm gì?"

"Thần nghĩ điều đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Sau cùng, ngài đã đích thân tổ chức bữa tiệc chia tay cho bọn nghệ nhân Rune. Với điều đó, ngài có thể dễ dàng rũ bỏ mọi điều bọn chúng nói."

...Anh ta đang nói cái gì vậy.

"Vậy ta tin điều đó là không quan trọng."

Giờ đây khi kế hoạch dẫn dắt Demiurge nói thẳng đã đổ bể, Ainz đành chấp nhận cho qua chuyện. Đặt câu hỏi quá nhiều với một người thông minh như anh ta sẽ rất nguy hiểm.

"Thế công việc thuộc địa hóa Đế quốc tiến triển đến đâu rồi?"

"Thưa vâng. Thần và Albedo đã bàn luận và đã lên một kế hoạch. Sau đó, chúng thần hi vọng ngài sẽ xem qua và chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng thần."

Nếu Demiurge và Albedo đã cùng nhau hoàn thành nó, thì cũng chẳng có chỗ cho mình chen vào đâu. Ainz nghĩ thế, nhưng không nói ra.

"... Các ngươi có để cho Đế quốc đầy đủ quyền lợi chứ? Đủ để các nước láng giềng nhìn vào tấm gương của Đế quốc và nghĩ rằng, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao một khi chúng ta trở thành nước phụ thuộc vào Vương quốc Sorcerous, hay đại loại như thế."

"Mọi thứ sẽ như ý ngài."

Ainz lẩm bẩm "Ngon" trong lòng. Trong trường hợp đó, anh có thể duyệt kế hoạch mà thậm chí không cần phải nhìn vào bản nháp.

"Dù sao đi nữa, chiến tích của ngài đối với Đế quốc và Vương quốc Dwarven quả thực vô cùng ngoạn mục. Thần nghĩ cụm từ 'trí tuệ vô biên' tồn tại là để miêu tả về ngài, thưa Ainz-sama."

"Hoàn toàn không, ta nghĩ ngươi cũng có thể dễ dàng hoàn thành những việc này, Demiurge."

Demiurge để lộ một biểu cảm hiếm hoi - một nụ cười cay đắng. Rồi anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nếu đơn giản chỉ có thế, thì đúng là vậy. Dù sao đi nữa, ngài dự liệu hướng đi của Vương quốc Sorcerous trong tương lai bao nhiêu xa, thưa ngài?"

Còn không tới ngày mai nữa kìa. Dĩ nhiên Ainz không thể nói ra những lời này.

Ainz suy nghĩ một câu trả lời như thế nào là phù hợp nhất đối với một đấng cai trị. Ở khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ ra cái tên của một guild ở Yggdrasill trong quá khứ.

Nó tên là Millenium Kingdom (Vương triều ngàn năm)

Nếu như Vương quốc Sorcerous thực sự có thể tồn tại hàng ngàn năm. Có lẽ vì những suy nghĩ đó, một hồi ức rõ ràng hiện lên trong tâm trí của anh.

Ainz đã từng băn khoăn tại sao biểu tượng guild lại là hình một con hạc, và đã từng hỏi Yamaiko về vấn đề này. Sau đó, cô ấy đã trả lời rằng, loài hạc trong truyền thuyết có thể sống đến ngàn năm. Tương tự, loài rùa có thể sống đến-

"- Mười ngàn năm."

Ainz lập tức cau mày ngay sau khi những lời trên vừa thốt ra. Anh có hơi phóng đại quá mức rồi. Khi anh hốt hoảng nhìn sang Demiurge, định chữa lại thì anh nhận ra đã quá muộn.

"Kế, kế hoạch của ngài ở tầm cỡ như vậy sao..."

Đôi mắt của Demiurge mở to, và cặp đồng tử như đá quý của anh ta tỏa sáng mãnh liệt.

A, tệ rồi đây...

"Ta chỉ đ-"

"-Nếu là như vậy, những hành động như phát tán Undead khắp nơi hiển nhiên là để khích lệ những quốc gia khác phụ thuộc vào ngài thay vì xem quân đội chúng ta là một mối hiểm họa, thưa Ainz-sama. Đó chắc chắn là câu trả lời đúng đắn đối với một người đang nhìn thế giới ở một góc độ rộng lớn như thế. Dù vậy... ngài cũng thật đáng sợ biết bao..."

Ainz chẳng biết anh ta đang nói về chuyện gì, nhưng anh biết mình chỉ có thể làm được một việc ở thời điểm này. "Khá lắm Demiurge, đúng như mong đợi, ngươi đã nắm được kế hoạch của ta." Tuy nhiên anh không thể dùng mãi một chiêu cũ rích được. Thế cho nên, lần này, anh nói-

"Fufufu. Ta vẫn chưa nghĩ xa đến thế đâu, Demiurge"

"... Là như vậy sao. Thần đã hiểu. Thần xin khắc ghi điều này vào trong tim."

Khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Demiurge, trong lòng anh bỗng đổ mồ hôi lạnh.

Ể! Gì? Chuyện gì vậy? ... Mình không chắc lắm, nhưng phải chăng bây giờ mình đang trong tình thế còn nguy hiểm hơn trước à?

Dù vậy, anh chẳng nghĩ ra được giải pháp nào. Thế nên, anh đành đối phó bằng một nụ cười giả tạo.

"Fufufu... Ta giao việc đó cho ngươi, Demiurge"

"Fufufu... thần đã hiểu, thưa Ainz-sama."

Trái ngược với anh, nụ cười của Demiurge rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Mặc dù trong lòng rất muốn khóc nhưng Ainz cố gắng trấn tĩnh bản thân, đủ để nêu một câu hỏi bằng chất giọng run run.

"... Vậy, Demiurge. Về bản báo cáo ngươi gửi cho ta... ngươi nghĩ khi nào thì tiến hành?"

"Kế hoạch sẽ bắt đầu vào mùa thu. Nhưng thần xin được phép làm phiền ngài vào mùa đông, Ainz-sama. Khởi đầu kế hoạch sẽ thuận lợi thôi. Nhưng khi đối phương cũng bắt đầu hành động, có thể sẽ có đôi chút sai lệch, cho dù chúng ta có xoay sở điều khiển được chúng."

"Tốt thôi, ngươi đã dày công dàn xếp kế hoạch này, Demiurge, ta có thể yên tâm giao mọi chuyện cho ngươi."

"Xin cảm ơn ngài rất nhiều, Ainz-sama. Còn về vấn đề chư hầu hóa Đế quốc-"

"-Ta sẽ lắng nghe chi tiết khi trở về. Ngươi gửi trước cho ta một bản sao chép kế hoạch được không?"

"Thần đã hiểu."

"-Vậy, ta nóng lòng chờ xem kế hoạch của ngươi sẽ bắt đầu như thế nào, Demiurge."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 11-Chương Kết

Enri thức giấc vào rạng sáng. Cô lặng lẽ rời khỏi giường, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm đánh thức người chồng đang say giấc nồng kề bên. Bên ngoài khá lạnh, nó làm cô muốn quay lại chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể của hai người.

Chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt khi cô đứng dậy, nhưng ông xã cô cưới nửa năm nay, do quá mệt mỏi, nên chẳng có chút phản ứng nào. Anh vẫn ngủ say như chết.

Từ khi Enri quán xuyến cuộc sống của hai người, thời gian biểu trong ngày của anh đã trở nên quy củ hơn, thế nên việc anh có một giấc ngủ ngon là điều đương nhiên.

... Mặc dù trước đây cũng không hẳn thế.

Những ngày đầu mới cưới, chồng cô thường không ngon giấc thế này.

Có lẽ anh ấy hơi bị căng thẳng. Nhưng may là hiện anh ấy cũng đã quen rồi.

Enri ngáp dài và duỗi người.

Bộ ngực trần của cô nảy nhẹ.

Enri thoáng đỏ mặt, cô với tay lấy một mảnh y phục.

Mặc dù trong ngôi nhà này chỉ có Enri và chồng, cô cũng không thể phơi bày như thế được.

Nếu như cô em gái Nemu của cô ở đây, hiển nhiên cô sẽ không ăn mặc như thế. Tuy nhiên Nemu sẽ không thức giấc ở đây - trong nhà Emmott - mà ở nhà Bareare.

Đừng làm phiền cặp vợ chồng son. Bà nội của chồng cô đã tuyên bố như thế. Nemu đành phải nghe lời vì họ đã quyết định sẽ không xây lại nhà Emmott hay nhà Bareare. Và mọi việc đã diễn ra theo cách đó.

Đã hai năm trôi qua kể từ biến cố đã khiến cho cả hai chị em phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mặc dù vậy, Nemu vẫn phải chịu nhiều tổn thương tinh thần sau việc đó, và không muốn phải xa rời chị gái vào ban đêm. Có lẽ bản năng nào đó đã thúc đẩy cô bé chấp nhận sự sắp xếp mới này.

Vì được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nông thôn, cô thường xuyên nhìn thấy các loài động vật làm 'chuyện đó'.Cô cũng từng nghe nói đến việc những cặp đôi trẻ, sau khi rời khỏi vòng tròn khiêu vũ trong những đêm hội mừng mùa vụ, đã dắt nhau vào rừng sau đó. Và rồi trước khi kịp nhận ra, cô đã biết những cặp vợ chồng làm gì vào mỗi đêm.

Tuy nhiên, không ai giải thích chi tiết 'chuyện đó' cho cô bao giờ. Nemu và Enri vẫn chưa đủ tuổi để được nghe những việc như thế. Thế nhưng, cô cần ai đó dạy điều đó cho mình, dù cho kiến thức lắm khi vừa là thuốc độc, vừa là thuốc giải.

Lupusregina-san đã nói cả đống điều kì quái...

Tất cả mọi người trong làng đều rất tôn trọng với thuộc hạ của người thống trị đất nước. Enri cũng vậy. Tuy nhiên, họ cũng không hoàn toàn chấp nhận mọi khía cạnh trong nhân cách của cô ta. Sau một thời gian dài quen biết, Enri đã nhận ra được một điều: Lupusregina giống như một tên tội phạm, luôn cảm thấy phấn khích trước phản ứng của mọi người về hành vi phạm tội của cô ta, và cô ta là loại người sẵn sàng đứng xem kẻ khác rơi vào bẫy với một nụ cười trên môi.

Enri cảm thấy rằng nếu cô không đến gặp và nói với cô ta "Xin hãy dạy em", Lupusregina cũng sẽ chẳng hướng dẫn gì cụ thể cho cô hết.

Mặt khác, nếu cô không để mắt đến Nemu trước khi nói chuyện với Lupusregina, Enri có cảm giác Lupusregina sẽ miêu tả những thứ đó với Nemu một cách hết sức chi tiết, cận cảnh luôn.

Tui có thể giải thích hết mấy chuyện người lớn bất cứ khi nào cô thích. Enri vẫn nhớ như in những lời đó của Lupusregina.

Sau khi hạ quyết tâm sẽ đi gặp Lupusregina, Enri nhặt phần còn lại của bộ đồ nằm trên sàn và mặc vào người.

Tiếp theo đó, cô đi vào bếp và mở vòi nước.

Cô hứng dòng nước tuôn ra vào một cái chậu nhỏ. Khi nước đầy, Enri xoay ngược đầu vòi, và dòng nước ngừng lại.

Trước đây, Enri thường phải dậy sớm vào mỗi sáng để đi lấy nước từ giếng. Giờ đây, nhờ có vật phẩm phép thuật này, cô luôn có nước sạch, và nhiệt độ của nước luôn không đổi bất kể thời tiết bên ngoài.

Thứ vật phẩm phép thuật này, Faucet of Spring Water, có thể tạo ra khoảng hai trăm lít nước mỗi ngày. Có vẻ như, đây là sản phẩm được tạo ra bởi một học giả ở một đất nước nào đó.

Đây không phải là một vật dụng phổ biến, kể cả ở những đô thị lớn. Cô có nghe qua những chuyện về một vài nơi lắp đặt những phiên bản khổng lồ của vật này để làm nguồn cấp nước cho cả thành phố.

Enri lau người bằng một chiếc khăn ẩm.

"Uiiii, lạnh quá."

Cho dù nhiệt độ của nước không đổi, thế nhưng nếu bị dính nước trong khi nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh, cơ thể vẫn bị mất nhiệt như thường. Tuy nhiên Enri vẫn cắn răng chịu đựng, và tiếp tục dùng chiếc khăn để làm sạch người. Mặc dù trước khi đi ngủ cô đã làm việc này một lần, cô vẫn lặp lại sau khi thức dậy.

Enri vẫn còn nhớ mãi việc ấy - Khi Lupusregina vừa trêu chọc cô, vừa ngâm nga với một nụ cười tinh quái. - và cô tự hứa sẽ không bao giờ mất cảnh giác với cô ta nữa.

Dù vậy, những vật phẩm ma thuật này thật tuyệt vời biết bao.

Không biết bao nhiêu lần Enri đã tự nhủ với bản thân như thế.

Ngôi làng Carne giờ đây đã rất đông hơn rất nhiều.

Hơn chín mươi phần trăm dân số thuộc về đội quân Goblin mà cô từng triệu hồi, và ngôi làng không thể trợ cấp cho tất cả bọn họ.

Vấn đề đầu tiên là việc ăn ở.

Những Goblin đã giải quyết được việc đó bằng cách đốn gỗ trong Rừng đại ngàn Tove, và dựng nên những căn nhà đơn giản. Tuy nhiên vấn đề nguồn cung thực phẩm và nước uống lại không dễ để xử lý.

Giải pháp đầu tiên cho vấn đề thiếu hụt thức ăn là họ sẽ tìm kiếm trong rừng, nhưng họ không thể tìm đủ thức cho toàn bộ đội quân Goblin. Thế nên sau đó, họ đã xin sự giúp đỡ từ Lupusregina, và đã được viện trợ thực phẩm. Dĩ nhiên là chỗ thực phẩm đó chỉ là vay mượn và họ phải trả lại sau đó. Điều may mắn là không có kì hạn kèm theo.

Vấn đề thức hai là sự thiếu hụt nguồn nước. Trong quá khứ, do ít nhân khẩu nên chiếc giếng đào ở giữa làng có thể cung cấp đầy đủ nước cho mọi người. Nhưng giờ đây khi dân số tăng đáng kể, họ phải lên lịch cung cấp nước cho mọi người mỗi ngày.

Cho dù như thế, mọi người vẫn không thể có đủ nước và phải đào những cái giếng mới ở những nơi rất xa. Tuy nhiên nếu đào ở những nơi lân cận, có khả năng họ sẽ lại đào trùng mạch nước và khiến những cái giếng khác trở nên khô cạn.

May mắn làm sao, những người lùn sau khi chuyển đến làng đã giải quyết được vấn đề này.

Họ chuyển đến vào giữa mùa hạ, và trong suốt mùa thu và mùa đông, dân làng và những người lùn đã trở thành bạn bè tốt của nhau.

Không biết họ có còn tiếp tục làm những vật phẩm phép thuật không nhỉ?

Cho đến khoảng hai tháng trước, những tiếng nổ đinh tai và ánh sáng chói lòa mắt đã trở thành việc thường nhật với dân làng, nhưng bây giờ mọi việc đã ổn thỏa. Nhiều nhất là một vài người mò ra ngoài ăn nhậu và sinh sự ẩu đả với nhau, nhưng cũng chỉ đến thế là cùng.

Sự hiện diện của những người lùn giờ đây đã trở thành một phần tất yếu đối với những hoạt động trong làng.

Trước đây, ngôi làng của Enri không có một người thợ rèn nào cả. Vì thế, cô phải lặn lội lên thành phố để tìm mua nông cụ, hoặc cầu xin những thợ rèn lang thang vô cùng hiếm gặp rèn chúng cho cô.

Trong đội quân Goblin cô từng triệu gọi cũng có một thợ rèn, nhưng để hắn ta đảm nhiệm mọi công việc sửa chữa nặng nhọc của cả làng, thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau.

Rồi những người lùn xuất hiện, và họ đảm nhận luôn công việc đó.

Điều quan trọng nhất là lòng trung thành của họ với Vua Pháp sư có thể sánh ngang với những người dân làng Carne. Ngôi làng đã từng được nhiều lần cứu giúp bởi vị pháp sư tài ba, mà sau này đã trở thành vua của một quốc gia, Ainz Ooal Gown. Nếu bất kì ai nghe được có kẻ bêu xấu Vua Pháp sư, kẻ đó chắc chắn sẽ no đòn.

Người lùn dường như cũng có cùng cảm nhận với họ, và họ thường nói những điều như, "Buổi tiệc đó khiến tôi tự hào về bản thân quá", "Ông có thấy họ GATO không?", "Tới giờ nhậu rồi!" và nhiều nữa mỗi khi họ hưng phấn. Enri không hiểu lắm những điều họ nói, nhưng cô có thể cảm thấy lòng tri ân của họ hướng về Vua pháp sư, và vì thế những người dân làng đã mở lòng với họ.

Sau khi việc vệ sinh đã xong, Enri mặc lại y phục.

Chồng cô vẫn chưa thức dậy, thế nên Enri quyết định sẽ làm cho xong những việc lặt vặt trong nhà.

Dạo trước, chồng cô phụ trách công việc bào chế thuốc. Nhưng gần đây, anh ấy đã ngừng làm việc ấy, thay vào đó, anh bị cuốn vào công tác dự trữ và bảo quản các loại thảo dược. Một công việc vô cùng quan trọng cho tương lai, khi mà dân số của làng đang tăng lên từng ngày. Chưa kể, anh cũng giúp Enri giải quyết những công việc của một trưởng làng. Anh đã vất vả vì cả làng, và do đó, cô cũng sẽ vì anh mà làm việc thật chăm chỉ.

Sau khi đặt chân ra ngoài, khung cảnh quen thuộc, của một làng Carne đang phát triển vững mạnh, mở ra như chào đón cô. Carne giờ đây đã lớn hơn những ngôi làng bình thường khác, do những Goblin do Enri hiệu triệu đã trở thành một phần của ngôi làng.

"Bắt đầu thôi..."

Enri nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm.

Để làm bữa sáng, cô cần phải đi lấy nguyên liệu ở kho thực phẩm.

"Chào buổi sáng, thưa Tổng chỉ huy-kakka"

Thân hình của một con Goblin khoác trên người y phục đen tuyền trồi lên từ một vùng bóng tối.

Đây là chuyện thường ngày đối với Enri, thế nên cô đáp lời không chút ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng. Hôm nay thời tiết thật đẹp."

"Đúng như ngài nói, Tổng chỉ huy - kakka. Theo như lời của Goblin dự báo thời tiết, có vẻ như cả ngày hôm nay sẽ có nắng đẹp."

"Thật sao?"

Enri từ lâu đã buông xuôi sự phản đối với việc bị gọi là Tổng chỉ huy.

Cô đã vô số lần bảo rằng cô không phải là chỉ huy, thế nhưng những từ cô nói với họ tựa như nước đổ lá khoai. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, trở thành Trưởng làng cũng giống với một chỉ huy vậy, thế nên cuối cùng cô quyết định chấp nhận điều đó.

Nhân tiện, có một đơn vị được gọi là Bộ phận Goblin Hỗ trợ Hậu cần. Đơn vị này bao gồm những cá nhân đảm nhận những công việc hiếm có. Ngoài Goblin dự báo thời tiết, trong đơn vị còn có Goblin tham mưu chiến lược, Goblin thợ rèn v.v... , tổng cộng mười hai nghề nghiệp khác nhau.

"Ồ thưa Tổng chỉ huy - kakka, có vẻ như hộ vệ của ngài đã đến. Thuộc hạ xin phép cáo lui."

Sau khi nói lời chào, gã Goblin áo đen lại thu mình, ẩn vào bóng tối. Thay vào đó là một chiến binh Goblin mũ đỏ quen thuộc đến bên cạnh Enri.

Cá nhân Enri không thích những Goblin mũ đỏ. Vẻ mặt của họ khá nham hiểm, tóm lại, trông họ rất đáng sợ.

Trong quá khứ, Jugem thường là người hộ tống cô, nhưng vì là cựu chỉ huy của đơn vị cũ, ông ta nay đã trở thành một trong những quản lý của đội quân Goblin lớn mạnh hiện giờ.

Thực ra, nhiệm vụ hộ tống Enri vốn thuộc về một đội Goblin mặc giáp bạc sau khi Jugem rời đi. Tuy nhiên do một vài lí do, vị trí đó nay thuộc về những Goblin mũ đỏ.

Nói thẳng ra là mình cũng đâu cần hộ tống.

Enri không nghĩ rằng có kẻ có thể qua mắt được những Goblin đang canh gác và đột nhập vào giữa làng. Tuy nhiên cô cũng không thể bỏ ngoài tai những lo lắng của họ.

Với Goblin mũ đỏ theo sau, Enri hướng đến kho lương thực bên cạnh nhà cô.

Cô mở cửa, bên trong là một không gian chật hẹp, chứa đầy thùng gỗ và rất nhiều dãy kệ chứa những bình thủy tinh. Ở sâu bên trong là một ngọn núi nho nhỏ thóc gạo. Trên cột nhà treo lủng lẳng những cuộn rau thơm và thịt khô.

Nguyên nhân họ có nhiều lương thực đến thế là vì những Goblin đã bỏ công sức dỡ đất và mở ra những thửa ruộng mới.

Hiện nay, có rất nhiều những cánh đồng hoa màu với diện tích rộng lớn bao quanh toàn bộ ngôi làng. Mặc dù vẫn còn khó khăn trong việc hoàn trả số thực phẩm vay mượn, ít ra họ cũng đã có thể tự cung tự cấp lương thực cho bản thân trong năm nay. Thêm vào đó, họ còn bắt được một số loại quái vật trông giống như gà, và thử nghiệm nhân giống chúng. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, việc hoàn trả lượng thực phẩm vay mượn không phải là điều nằm ngoài khả năng nữa.

Sau khi thu thập đầy đủ nguyên liệu cho bữa ăn, Enri quay trở ra bên ngoài.

Một bức tường vĩ đại chắn mất một phần tầm nhìn của Enri.

Mặc dù được xây dựng bên trong phạm vi làng nhưng bức tường không phải được làm bằng gỗ. Nó được dựng lên để bảo vệ công xưởng của những người lùn, và canh gác bên trong là Death Knight, kẻ đã tàn sát lũ kỵ sĩ đã khủng bố ngôi làng dạo trước.

Bức tường ngăn cách những nhà xưởng của người lùn với phần còn lại của ngôi làng, được đích thân người trị vị vương quốc, đồng thời cũng là vị cứu tinh của ngôi làng, dựng nên. "Mục đích của nó là để giảm thiểu tối đa những thiệt hại gây ra cho ngôi làng khi những thí nghiệm của họ thất bại." Ngài ấy đã nói như thế.

Cô cũng từng tự hỏi tại sao họ không xây dựng nó ở bên ngoài ngôi làng, nhưng đương nhiên là cô không thể nói điều đó trước mặt Bệ hạ được.

"Mình tò mò không biết những người lùn-san đang chế tạo vật phẩm ma thuật gì trong đấy nhỉ?"

"Muốn chúng tôi điều tra không?"

"Tôi đã nói trước đây rồi, ông không được làm như thế."

Dù cho không ai nói với Enri những người lùn đang đang làm gì trong đó, cô tin chắc rằng những điều ấy sẽ không gây tổn hại đến làng. Và cô chấp nhận lí do đó.

Cô có nên lén lút thu thập thông tin từ họ không? Những Goblin đã từng nhiều lần đề nghị như thế. Thế nhưng Enri luôn mạnh tay dập tắt ý kiến đó.

Vị cứu tinh của làng Carne, Ainz Ooal Gown đã nói rằng ngài muốn ngôi làng chấp nhận những người lùn. Đồng thời, ngài cũng căn dặn là những gì người lùn đang làm là chuyện tối mật.

Thậm chí nếu Bệ hạ có là một Undead căm ghét mọi sinh vật sống đi nữa, ngài vẫn là vị pháp sư đã dang tay cứu giúp họ biết bao lần trong quá khứ, và vì thế, họ tin tưởng ở ngài hơn bất cứ người sống nào.

Ngay lúc đó, Goblin mũ đỏ chen lên chắn trước mặt Enri, nó chỉ làm vậy trong vài trường hợp nhất định.

Enri hướng ánh mắt về nơi đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, cô ta đang bị bao quanh bởi bốn Goblin mũ đỏ khác.

"Hây da, En-chan, mạnh giỏi hơm~"

"A! Chào buổi sáng Lupusregina-san."

Mọi việc đã luôn diễn ra như thế kể từ khi Lupusregina gặp mặt đám Goblin. Những Goblin mũ đỏ mặc dù ít ỏi về số lượng, thế nhưng mỗi khi Lupusregina xuất hiện, bọn họ luôn tập họp lại thành nhóm. Thêm vào đó, họ có mang theo vũ khí bên mình dù cho bình thường không làm thế.

Ở thời điểm đó, cũng có một số Goblin khác góp mặt xung quanh, nhưng Enri chưa hề gặp họ trước đây.

Thậm chí đến Enri cũng nhận ra tại sao họ lại hành động như vậy, chính vì họ đội mũ đỏ - không, chính là vì đám Goblin cảnh giác trước Lupusregina. Tuy nhiên, cho dù Lupusregina có là một bí ẩn không lời giải, Enri tin rằng Lupusregina sẽ không làm gì ảnh hưởng đến ngôi làng, nơi đặt một bức tượng đồng tạc theo hình ảnh chủ nhân của cô ta. Chưa kể, trong quá khứ, Lupusregina đã từng cứu mạng Enri và Nfiirea.

Ngược lại, Enri còn lo lắng rằng cách đối xử này sẽ khiến cô ấy nổi nóng.

Cô đã đề cập vấn đề này với Goblin tham mưu và ông ta nói sẽ dặn dò lại với mọi người, nhưng cho đến giờ dường như vẫn chưa có biến chuyển gì.

"Tui mới ở đây có chút xíu mà người ta đã tỏ ra không ưng rồi. Tội tui ghê ~"

"Làm gì có chuyện bọn tôi không cảnh giác khi mà cô xuất hiện kiểu đó chứ. Cô cũng phải biết mà."

Câu trả lời đến từ một trong những Goblin mũ đỏ vây quanh Lupusregina.

Giọng nói của ông ta điềm đạm, nhưng vẫn mang một vẻ thận trọng rõ rệt.

"À!" Enri cất cao giọng, khi cô nhận ra tình hình có vẻ đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. "Mà chính xác thì chị đã đến đây bằng cách nào vậy?"

"Hửm? Tui dùng dịch vụ hàng không Vampire Ngực lép, Frost 05, chuyến từ Nazarick đến Carne~"

"Hả? Dịch vụ hàng không Vampire Ngực lép?"

"Ừa! Đó là tên của người quản lý tất cả mấy hoạt động bên ngoài~"

"Là Pettan Ketsuki Koukuu-san hả?"

"Yup! Đại loại vậy, à, mà nếu cô gặp người đó, thì nhớ đề cập vụ đó là tui nói nha. Hay đúng hơn là, tui hi vọng cô nói ra tên tui. Nếu không thì tui không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho cô đâu~"

Nhìn gương mặt bối rối của Enri, Lupusregina mỉm cười.

"En-chan à, cô vui tính thật đấy. Thật sự, cô rất thú vị..." Trong một thoáng, đôi mắt của Lupusregina nheo lại. "Thật đấy...~"

Chiếc lưỡi đỏ tươi của Lupusregina len qua khuôn miệng khép hờ, liếm nhẹ đôi môi.

Đấy không phải là một cử chỉ quyến rũ người khác. Tuy nhiên, Enri cảm thấy như có thứ gì bò dọc sống lưng của cô.

Ngay lúc đó, gã Goblin mũ đỏ lập tức hành động.

Hắn kéo Enri lùi lại và chen vào giữa khoảng trống vừa tạo, chắn trước mặt Lupusregina.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Lupusregina nhún vai, và vẻ mặt thay đổi thành một biểu cảm nghiêm túc hiếm có.

"...Ta sẽ không làm gì cô ấy hết~ thế đã đủ trấn an các ngươi chưa? Nếu mà vẫn không tin ta, tại sao các ngươi không cùng nhau tấn công đi. Như vậy, ta cũng sẽ không cần phải nương tay."

Goblin mũ đỏ cúi đầu, và quay trở về vị trí cũ.

"-Vậy đó. Nhân tiện, Frost ở đây là ý chỉ đám Frost Dragon."

"Frost - Dragon? Rồng? Ý chị là loài rồng trong truyền thuyết phải không? Tuyệt vời thật! Những con rồng này cũng là bề tôi của Gown-sama sao?"

"Yup. Vận chuyển đường không giờ thịnh hành ở Vương quốc Sorcerous lắm~"

"Tuyệt ghê!"

Đôi mắt của Enri mở to long lanh.

Loài rồng được nhắc đến là những con quái vật cực kì mạnh mẽ, được ca ngợi trong những truyền thuyết. Bất kì ai khuất phục được những sinh vật như thế đương nhiên sẽ không phải là một pháp sư tầm thường.

"Gown-sama thực sự quá tuyệt vời!"

"...Ừa, đúng vậy."

Một biểu cảm lúng túng quét ngang gương mặt Lupusregina.

"Một con rồng như thế...hưm~ cỡ mình thì... Chà, tốt thôi~"

Enri vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng xem ra Lupusregina đã dịu xuống, nên ổn cả thôi.

"À, sao hôm nay chị lại đến làng vậy?"

"À, đúng, đúng, Hưm... Chắc là tui sẽ không quay lại đây một thời gian nữa. Nên tui đến để nói hy vọng cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân."

Họ đã quen biết nhau hơn một năm trời. Nhưng đây là lần đầu cô nghe cô ta nói những điều như thế.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ưm ~ Tui nghĩ nói cho cô nghe chắc cũng không sao đâu, En-chan. Có vẻ như Ainz-sama đã bị đánh bại trên chiến trường và tử trận rồi."

Enri cân nhắc từng lời cô vừa nghe, và ý nghĩa của những từ ấy bắt đầu thấm dần.

Phản ứng của cô ngay sau đó hoàn toàn dễ hiểu.

"EHHHHHHHHHHHHHHHHH?!"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Lời Bạt Của Tác Giả

Đây là Tập 11, tập dài nhất từ trước tới nay. Nó có làm mọi người hứng thú không? Rất mệt khi phải mang theo mấy cuốn sách khá dày và tôi muốn tránh điều đó, song tại sao nó lại trở nên dài thế này . . . Và nếu tôi cắt các trang, tôi nên cắt từ đâu? Nhân tiện, cuốn sách này đã được cắt giảm rất nhiều từ bản thảo ban đầu. Cảm giác như nó ít nhất cũng bị cắt hơn sáu trang so với trước . . . Hm. Tôi nghĩ rằng không có thay đổi gì nhiều.

Được rồi xin vui lòng tha thứ cho tôi và hãy nghĩ điều này như là một biện pháp tiết kiệm. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, nó sẽ chỉ dày khoảng 300 trang. Khi điều đó xảy ra, xin đừng nghĩ rằng "quá mỏng!", Nhưng thay vì xem xét việc sử dụng những gì đã được lưu lại cho đến bây giờ. Rốt cuộc, nó vẫn sẽ khá dày nếu các bạn so sánh với tất cả các cuốn sách được xuất bản.

Sau đó, chúng ta hãy suy nghĩ về những thứ khác - tôi viết tập này vào một ngày hè chói chang. Cái điều hòa trong phòng tôi chạy hết công suất và cứu Maruyama khỏi những ngọn lửa nóng rực của địa ngục.

Tôi ghét mùa hè. Khi đi bộ đến văn phòng, không có gì làm tôi ghét hơn việc chạm vào người khác với cơ thể mồ hôi của mình. "Tôi sẽ không chạm vào bạn, vì vậy đừng chạm vào tôi," Tôi hét lên ở trong lòng. Sự cứu rỗi duy nhất là số lượng học sinh trở nên giảm đi, đồng nghĩa là các chuyến tàu sẽ không bị nhồi nhét nữa. Về mặt này, mùa đông thực sự quá tuyệt vời! Tôi muốn ngủ ngon dưới lớp chăn bông và không bao giờ ra ngoài! . . . Vâng, những người ở Hokkaido và Tohoku có thể không nghĩ như vậy, nhưng Maruyama vẫn muốn nói; Mùa đông là tốt nhất!

Có vẻ như bộ Movie biên tập Overlord sẽ được thực hiện trong cái mùa tuyệt vời nhất! Vì một vài lý do, có vẻ Maruyama đã làm việc chăm chỉ . . . Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Chính vì thế sẽ có nhiều thông tin hơn trong tương lai, và tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể chờ mong nó.

Lần này, tôi cũng đã gây nhiều phiền phức cho rất nhiều người. So-bin-sama, tôi đã làm cho anh phải nhiều lần vẽ lại hình minh hoạ, cảm ơn anh rất nhiều. Với biên tập viên của tôi, Ohaku-sama, tôi sẽ giảm được số lượng trang cho tập tới! Và cảm ơn các bạn đã làm thiết kế cho bản in cao cấp lần này, Chord De sign Studio-sama.

Tiếp đến là Ashina và dàn nhân viên; Chỉ cần đưa những màn chọc cười cho họ và mọi thứ sẽ ổn.

(Hãy xem bản in cao cấp nếu bạn mua nó)

F-ta-sama, chúng ta hãy gặp nhau để thảo luận làm thế nào để cắt giảm số trang.

Và một lời cảm ơn chân thành dành cho những độc giả của tôi, những người đã đọc xong cuốn light novel (rất dày) này!

Tháng 9, 2016

Maruyama Kugane

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Hoàng Đế Quỷ Jaldabaoth-Chương 1: Phần 1

Phần 1

Thánh quốc Roble là một quốc gia nằm ở bán đảo phía tây nam của vương quốc Re-Estize. Đó là một đất nước sùng đạo, được dẫn dắt bởi Holy Queen, người có thể sử dụng divine magic và người có mối quan hệ gắn kết với nhà thờ. Được nói rằng, họ không được định hướng độc giáo như Pháp quốc Slaine. Thêm nữa, có hai nét đặc biệt chính trong địa lý của Thánh Quốc. Đầu tiên, vùng đất bị chia ra thành hai nửa phía bắc và phía nam bởi biển, nhưng không phải là bị chia cắt hoàn toàn mà được phân đôi bởi 1 vịnh khủng lồ - Rộng bốn mươi kilômét, dài hai trăm kilomet - làm cho địa hình trông như một chữ U nằm ngang. Vì vậy người dân gọi chúng là Phía Bắc và Phía Nam Thánh quốc. Cùng với đó, có thêm một nét đặc biệt khác. Lối vào của bán đảo dựng lên một bức tường khủng lồ, trải dài hơn một trăm kilômet. Nó đã được xây dựng để ngăn chặn các cuộc xâm lược lớn của các bộ tộc bán nhân loại đang trú ngụ trên những ngọn đồi phía đông của Thánh Quốc, giữa họ và Pháp Quốc. Bức tường khủng lồ này, đã được xây thông qua việc tiêu tốn một nguồn nhân lực tài nguyên và thời gian cực kỳ lớn, đó như một minh chứng bất thành văn sự trầm trọng về thiệt hại của bán nhân tộc đã gây ra cho Thánh Quốc.

Có một khoảng cách lớn về sức mạnh giữa con người và bán nhân tộc. Ví dụ, có những bán nhân tộc nhất định thì yếu hơn loài người, như là những con Goblin, đó là sự thật, cả về chiều cao, sức mạnh vật lý, kiến thức, hay tỷ lệ sản sinh ra magic caster, chúng là chủng tộc thấp kém hơn loài người về mọi mặt. Tuy nhiên, Những con Goblin như vậy lại sở hữu những cặp mắt có thể nhìn trong đêm, và nếu chúng cẩn thận ẩn giấu cơ thể nhỏ bé của mình vào những góc tối - với trường hợp đó, khi chúng tập kích vào buổi đêm trong rừng - chúng cũng là những đối thủ phiền phức với loài người. Không cần phải nói, đa số bán nhân tộc thì có cơ thể mạnh mẽ hơn loài người, và chúng cũng có nhiều chủng tộc được tự nhiên ban cho khả năng ma thuật. Nếu họ để cho bán nhân tộc thoải mái xâm lược, họ sẽ phải trả cái giả không thể đong đếm được bằng máu để đẩy lùi chúng.

Vì vậy, Thánh Quốc đã chọn gia cố hàng phòng thủ của họ. Họ làm điều này để thế giới biết rằng vùng đất này không thuộc về bán nhân tộc, cũng như điều này để bán nhân tộc hiểu rằng nếu chúng dám vượt qua lãnh địa của họ, chúng sẽ phải chịu đựng những đợt phản công dữ dội, tuy nhiên, bức tường được xây cũng có một vài vấn đề, để duy trì hoạt động của bức tường, họ phải duy trì một lực lượng nhân lực đáng kể ở đây. Những người đứng đầu của Thánh Quốc đã từng tính toán bao nhiêu chiến lực phải được yêu cầu để đánh bại cuộc xâm lăng của các bộ tộc bán nhân loại. Câu trả lời là quốc gia sẽ gặp nguy hiểm trước cả lúc bán nhân loại tấn công họ. Trong khi họ không dư dả để tăng số lượng quân đội mà chưa dùng đến, họ cũng cần đặt một số lượng thích hợp nhân lực ở đó. Trong lịch sử của Thánh Quốc - Sau khi xây dựng bức tường - Cuộc xâm lăng gây họ tổn thất nặng nề nhất diễn ra trong cuộc xâm lược giữa thời kỳ Long Rain. Đó là trận công kích vào ban đêm, bắt đầu bởi chủng tộc được gọi là Srush, những kẻ sở hữu bàn tay giác hút và những cái lưỡi đầy chất độc có thể phóng ra xa, và những con cao cấp thậm chí còn có thể thay đổi màu da tương tự như dùng phép [Camouflage] (Ngụy Trang). Srush đã bò qua bức tường, hướng đến phía tây. Rất nhiều người dân đã bị mất, và đến tận ngày nay, vẫn có lời đồn rằng Srush vẫn sống bên trong biên giới của Thánh Quốc, như một bi kịch không thể khép lại.

Họ muốn điều đầy đủ người vào bức tường để ngăn chặn những bi kịch như vậy diễn ra một lần nữa, những quân đội đồn trú khắp mọi điểm trên khắp chiều dài bức tường sẽ dàn mỏng lực lượng của đất nước. Giải pháp là họ sẽ xây những tiền đồn cách khoảng dọc theo bức tường, và điểm mạnh sẽ được giảm sát toàn bộ bởi pháo đài khổng lồ. Họ điều động một lượng nhỏ quân đội trong những căn cứ đó, mục đích của họ là sẽ kéo dài thời gian đến người cuối cùng. Nếu họ gặp cuộc tấn công của kẻ thù, họ sẽ đốt pháo hiệu và yêu cầu tiếp viện. Ngoài ra còn có các tổ chức của những người lính tham gia tuần tra các pháo đài, phục vụ như là quân dự bị trong những trường hợp khẩn cấp, để triển khai khi tình huống bắt buộc. Sau khi đưa các biện pháp này vào thực tiễn, bán nhân loại đã không thể thâm nhập vào tường một lần nào nữa. Tuy nhiên, sự siêng năng của lãnh đạo Thánh Quốc sau đó đã trở thành một nỗi ám ảnh. Ngay cả một hàng phòng thủ được lên kế hoạch cẩn thận của pháo đài cũng không thể trấn an họ. Trên thực tế, nó là một bức tường khổng lồ vô cùng to lớn - đối với con người. Tuy nhiên, nó không phải là mối đe dọa cho những chủng tộc có những kẻ cao hơn con người nhiều lần hoặc những kẻ sở hữu khả năng bay. Vì lý do đó, không có cách nào để họ có thể nghỉ ngơi dễ dàng khi đối mặt với bán nhân loại với đa dạng khả năng của chúng, ngay cả với các pháo đài vững chắc như vậy. Lúc đó Holy King là một người khôn ngoan, và ông ta thậm chí đã chuẩn bị cho sự sụp đổ của bức tường. Giải pháp của ông là huy động toàn bộ quốc gia. Vì lý do đó, các công dân của vương quốc tham gia lính nghĩa vụ như là một hình thức phục vụ quốc gia. Chừng nào còn là người lớn, tất cả công dân, nam và nữ, sẽ trở thành những người lính và cần phải dành một khoảng thời gian nhất định để được huấn luyện, sau đó họ sẽ được giao nhiệm vụ canh gác trên tường. Hy vọng là họ sẽ trở thành nguồn nhân lực để bảo vệ đất đai của họ trong trường hợp những bán nhân loại vượt qua bức tường. Tất cả các dân cư ở của một mức độ nhất định cũng được huy động. Điều này cho phép người dân địa phương đủ sức chiến đấu để giữ cho đến khi quân đội chính thức có thể đến, và cho phép các ngôi làng làm tiền đồn quân sự. Cuối cùng, các ngôi làng của Vương quốc Roble đã được bảo vệ tốt hơn nhiều so với các nước khác, và họ cũng có thể hoạt động như là căn cứ quân sự.

Hàng phòng thủ của Thánh Quốc được tạo thành bởi ba bức tường liên kết. Chỉ có ba cánh cổng kiên cố được tăng cường dọc theo chiều dài của bức tường hơn một trăm cây số, và chúng cũng có chức năng như đưa những người lính canh đến các địa điểm xung quanh. Nếu như có bán nhân loại tấn công và lệnh huy động sẽ được đưa ra, chúng sẽ trở thành khu vực dàn quân để tập trung lại tấn công kẻ thù.

Đây là một trong số chúng. Khi mặt trời chậm chậm chìm vào đường chân trời, vùng đất màu đỏ nhạt cũng từ từ chuyển sang màu của bóng đêm. Một người đàn ông vẻ ngoài mạnh mẽ đang đứng với một chân trên pháo đài, trông xuống vùng đất - chân đồi phía tây. Sau đó, anh ta nhấc chân xuống. Cổ của anh ta cứng cáp, và cơ ngực anh ta phồng lên đủ để người ta có thể cảm nhận chúng qua cả lớp áo giáp dày. Cánh tay mạnh mẽ của anh ta nổi lên cuồn cuộn, không thể mô tả nào tốt hơn bằng "fuarking joocy brah" (kiểu cơ bắp vạm vỡ đều khắp người mà bộ đồ ôm sát càng làm nó trông to hơn ấy - Tự google hình ảnh cho dễ hình dung nhé!^^). Gương mặt anh rất nghiêm nghị, một người lính trải qua các điều kiện khắc nghiệt, và cặp lông mày dày cùng với râu ria xồm soàm nói lên sự man rợ, bản năng hoang dại. Cơ thể mạnh mẽ và dáng vẻ trong nghiêm nghịe có lẽ đã phù hợp với nhau, ngoại trù đôi mắt đã phá vỡ ấn tượng. Chúng thì rất nhỏ và tròn, sáng như của những con thú nhỏ, và chúng cảm giác rất hài hước không đúng chỗ.

Như thế, người đàn ông nhìn lên bầu trời. Cơn gió mang theo những làn mây mỏng với tốc độ đáng kể, nhưng thậm chứ anh ta có thể thấy những ngôi sao mờ mờ sau đấy, chúng cũng không đủe để chiếu sáng vùng đất. Cánh mũi người đàn ông phập phồng, anh hít một hơi thật sau, người lấy hơi thở của không khí buổi tối đầu thu, mang theo vài chớm lạnh của mùa đông. Bầu trời đêm đỏ nuốt lấy ánh sáng yếu ớt còn sót lại nơi đường chân trời với tốc độ có thể thấy được. Anh ta quay lưng về phía ngọn đồi, và nhìn những người đàn ông xung quanh anh ta. Họ là những chiến binh kỳ cựu tin tưởng và đi theo anh ta. Bởi vì xung quanh anh là những chiến binh như vậy nên anh ta cho phép mình thả lỏng một tý. Sau tất cả, công việc trong ngày đã xong rồi, và không ai khác có thể chê trách điều đó.

"- Oi, Có ai hỏi người dự báo về thời tiết tối nay không?"

Câu hỏi với giọng điệu mạnh mẽ phù với cơ thể lực lưỡng đó. Những người lính nhìn nhau và một trong số họ đáp trả thay mặt cho nhóm.

"- Tôi vô cùng xin lỗi! Thưa ngài Hạ sĩ Campano, có vẻ không có ai trong chúng tôi nghe được báo cáo nào về câu hỏi đó!"

Người đàn ông này - Orlando Campano - có một chức vị khá thấp trong phân cấp quân đội của Thánh Quốc Roble. Từ dưới lên thê, chức vụ của quân đội Thánh Quốc Roble sẽ từ tân binh (recruit), Binh Nhì (Private), Binh nhất (Private First Class), Hạ sĩ (Corporal), Trung sĩ (Sergeant), Trung đội trưởng (hoặc là thượng sĩ cũng được "Platoon Sergeant"), và vân vân... Dĩ nhiên, những chức vụ khác nhau có những đơn vị khác nhau, và đó đơn giản chỉ là cấp độ của lính bộ binh thông thường. Nói dễ hiểu, một hạ sĩ bình thường sẽ không cần thêm chữ "thưa ngài". Tuy nhiên, người của Orlando không gọi anh ta bằng ngài để tâng bốc. Hộ tôn trong anh ta và bằng chứng là thái độ và giọng điệu của họ. Không riêng gì người đàn ông đó, mỗi người lính ở đây, đều là những người lính kỳ cự trải qua nhiều trận chiến, đều cùng một cảm giác tương tự với Orlando.

" - Thật sao"

Orlando chậm chậm vuốt gương mặt râu ria của mình.

" - Thưa ngài, Nếu thời gian cho phép, xin cho phép tôi đi hỏi ngay lập tức!?"

" - Hm? Không, không cần thiết. Công việc của chúng ta giờ là hết rồi, những gì xảy ra tiếp theo là vấn đề của người khác."

Orlando Campano.

Ông là người chỉ nhờ dựa vào kỹ năng chiến đấu, đã dành được vinh dự và ghi tên mình vào Cửu Sắc của Thánh Quốc với vị vua tiền nhiệm - Holy King. Lý do tại sao một người đàn ông như vậy lại lẹt đẹt mãi ở chức vụ thấp là bởi 2 vấn đề mà Orlando có.

Đầu tiên là bởi ông có một tinh thần rất tự do, ông ghét phải nghe lệnh. Thứ hai là bởi vì ông nổi bật với kỹ năng chiến đấu. Khi cả hai thứ đó cùng đến với nhau, chúng khiến cho cách sống phải được nói là: "Nếu ông muốn tôi làm gì, đánh sấp mặt tôi trước đã!". Nếu ông ta gặp một đối thủ đáng giá, ông ta sẽ nói: "Ngươi trông khá mạnh đấy, thể hiện cho ta coi!", và rồi họ sẽ đánh nhau đến khi một trong hai người ngất xỉu. Với tính cách này dẫn đến ông ta động thủ với những quý tộc và cấp trên, kết quả ông ta đã bị giáng chức hơn mười lần rồi. Không cần những người thiếu kỷ luật trong quân đội, và họ cũng ghê tởm rất nhiều. Nếu trường hợp bình thường, ông ta có thể bị nhốt vào ngục hoặc tước toàn bộ danh hiêu. Tuy nhiên, ông ta không gặp phải điều đó đơn giản bởi sức mạnh của anh ta, thêm vào đó có những người khâm phục những người như ông. Nói thẳng, những người không vui vì bị ra lệnh bởi những quý tộc thiếu khả năng, cách sống của Orlando bằng sức mạnh của đôi bàn tay không gì hơn khiến họ thích thú. Lính của ông là một đội tổng hợp bởi những người như đội tinh nhuệ - không, họ thậm chí còn hơn cả một băng đảng. Họ khá là đông đúc, vậy gọi họ là một tổ chức cũng không sai. Thêm vào đó, những thành viên có thể không mạnh bằng Orlando, nhưng họ cũng khá là giỏi trong chiến đấu, dẫn đến tuy không có một địa vị chính thức và những cấp trên không thể tha thứ, nhưng quý tộc cũng không thể làm được điều gì hơn.

Orlando nhìn xung quanh, sau đó xác nhận danh tính của người đàn ông tiến đến chỗ họ, một nụ cười xuất hiện trên mặt ông ta, như thể của một con thú săn đổ vào con mồi của mình. Người đàn ông đó trông khá mảnh mai so với dáng người đậm của Orlando. Tuy nhiên, anh ta không phải là khẳng khiu như que củi, hơn thế nữa, anh ta rất dẻo dai, dáng vẻ trông sắt thép, như kiểu đã được trui rèn nhiều lần, đốt bỏ đi tất cả những dư thừa không liên quan, sẽ tạo ra một sự mảnh mai như được viết ra từ trong sách. Thêm vào đó đôi mất hẹp của anh ta rất sắc bén, như thể anh sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Và anh có những con ngươi nhỏ, nó khiến cho chúng không thuộc về bất cứ ai mà làm những công việc hợp pháp được. Nói lịch sự thì anh ta là sát thủ, ít lịch sự hơn thì anh ta như kẻ sát nhân hàng loạt.

" - Nói đến quỷ, quỷ đến luôn. Rất vui được gặp anh ở đây, "ngài ca đêm". Cảm ơn vì làm việc chăm chỉ- "

Người đàn ông không phát ra âm thanh gì khi tiếp cận bọn họ với bước chân im lặng. Anh ta mặc trang phục rất khác Orlando. Orlando và người của ông ta xung quanh mặc những bộ giáp da dày, làm từ da của những con quái vật được gọi là Lanca Cattle. Thêm vào đó, họ mang theo những cái khiên tròn nhỏ, mà kiếm đơn một lưỡi, trang bị tiêu chuẩn của những đội quân cao cấp của Thánh Quốc. Đặc biệt, Orlando là người duy nhất có hai thanh kiếm trên eo. Ngược lại với điều đó, người đàn ông kia mặc một bộ giáp da nhẹ, có một thêu một con cú trên ngực phải và huy hiệu của Thánh Quốc gắn bên trái.

" - ... Orlando. Tôi chưa nhận được báo cáo từ ca trực của anh. Hơn nữa, đó là thái độ của anh nên có với cấp trên sao. Đó là hành vi bất phục. Tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi?"

" - À, Tha thứ cho tôi, thượng sĩ - sama."

Khi Orlando hành lễ một cách chậm rãi, những thuộc hạ của ông ta cũng hành lễ. Đó là phép chào đúng mực, việc mà họ sẽ không bao giờ làm với những quý tộc hay bất kỳ sĩ quan cấp trên nào. Đó là phép chào thể hiện thái độ tôn trọng chân thành. Người đàn ông thở dài với một từ "haaah". Đó là một dấu hiệu cho người khác biết rằng họ đã được bỏ qua, nhưng ai cũng biết rằng khiển trách ông ta vừa rồi là vô nghĩa.

Xin lỗi sếp, tật cũ khó bỏ, họ vẫn nói vậy.

Lý do mà Orlando hành lễ với người đàn ông này, tuy miễn cưỡng, là bởi vì anh ta đã đánh bại Orlando.

Tôi muốn đánh bại anh một lần trước khi rời nơi này, trong chính luật của anh, anh có nghĩ vậy không thượng sĩ Babel Baraja?

Người đàn ông - Babel Baraja - Có nickname là "Người gác đêm". Như Orlando, anh ta là một trong những Cửu Sắc. Chiếc cung lớn, đẹp đẽ ở trên lưng anh ta lấp lánh với ánh sáng ma thuật nhẹ nhẹ, và túi đựng tên treo bên thắt lưng cũng rung động khi phát sáng tương tự. Anh ta là một cung thủ, cũng như vẻ về ngoài, nổi tiếng với độ chính xác hoàn hảo.

" - Tôi nghĩ mọi lúc, nhưng làm việc vào ban đêm chắc hẳn rất khó khăn. Tộc bán nhân loại thì ổn với bóng đêm, và thật khó để theo dấu chỉ để chiến đấu với chúng. "

" - Những con người như chúng ta, cách duy nhất là trui rèn ma thuật và thiên phú so với bán nhân loại - -bỏ qua tầm nhìn của chúng - - là trải qua rèn luyện và chúng ta đã nhận được từ rèn luyện. "

" Đúng, đúng, Giống như người con gái mà anh vẫn tự hào đúng chứ?"

Gương mặt Babel nhăn lại, và Orlando ngay lập tức hối hận về chọn lời của mình. Đây là người đàn ông mà cảm xúc luôn không đổi thậm chí ngay trong buổi nhậu nhẹt. Chỉ ngoại lệ duy nhất là khi chủ đề về con cái và vợ nảy ra, đó là cả một vấn đề chết người.

" Oh đúng, Con bé là một cô gái nổi bật."-

- - Nó đã đến rồi. Nó đã thật sự bắt đầu.

Babel không quan tâm đến sự hối hận của Orlando và tiếp tục nói.

" Nói về nó, tôi thật sự không thể biết tại sao con bé lại muốn trở thành thánh hiệp sĩ. Con bé chỉ là một cô gái mỏng manh, yếu đuối, nhất định không phải loại người có cái gì như khả năng chiến đấu - - thật sự, con bé đã từng khóc thét lên bởi con sâu bướm trong quá khứ - - và giờ, tôi đã nói rằng có thể mọi thứ đến tận bây giờ, nó không dính dáng đến vợ tôi... mặc dù vợ tôi thì có một chút giống - - và con bé dễ thương bởi vì nó lớn lên như tôi, không, tôi nên nói rằng, nó là kết cục đáng tiếc khi con bé lớn lên lại như tôi - nhưng thật xấu hổ rằng con bé không có bất kỳ tài năng gì cho việc sử dụng kiếm. Tuy nhiên, con bé tinh thông về cung. Nếu như con bé trau dồi kỹ năng của nó với sự tôn trọng, thế mà giờ đây con bé lại muốn trở thành thánh hiệp sĩ và không làm gì - -"

Ông ta để màn độc thoại lọt tai này và ra bằng tai kia, đáp lại phù hợp để trả lời khi cần thiết, nhưng nó giống có vẻ ông ta đã bị phát hiện ra.

"Oi, Anh còn đang nghe tôi nói chứ?"

Câu hỏi đó có thể đoán được.

Không, tôi không nghe gì cả. Tôi nghĩ tôi dừng lại sau lần thứ ba.

Sau khi nghe điều tương tự nhau năm đến sáu lần, trong trường hợp bình thường Orlando sẽ không vui đáp trả lại "hell no". Tuy nhiên, nói giọng điệu đó bới Babel sẽ là sai lầm tai hại. Bởi vì ông ta biết rằng anh ta sẽ trả lời, "Vậy, tôi sẽ nói lại cho anh nghe".

Chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất anh ta có thể nói.

" Dĩ nhiên, tôi có. Đó là một cô bé dễ thương!"

Gương mặt của Babel thay đổi đột ngột. Trong khi nó xấu và biểu hiện độc ác khiến cho Orlando phải cảnh giác, sự thật rằng người đàn ông kia đơn giản chỉ là đang xấu hổ. Nếu ông ta không nhận ra rằng tâm trí Babel đang tận hưởng sự thích thú khi nghe con gái mình nhận được lời khen từ người khác và bắt lấy khoảng khắc vượt qua mong muốn để bắt đầu khen con gái anh ta thêm một lần nữa, anh ta sẽ bị kéo xuống địa ngục thêm một lần nữa.

" Cũng như - -"

Duy nhất một thứ có thế vượt qua chủ đề về con gái anh ta, đó là công việc."

Không phải công việc buổi đêm sẽ xáo trộn đồng hồ sinh học của anh sao? Cơ thể anh sẽ không cảm thấy gì lạ chứ?"

Biểu cảm của kẻ sát nhân trên gương mặt Bable trở lại với biểu hiện của sát thủ như thường lệ.

"... Bao nhiêu lần anh đã hỏi câu hỏi đó rồi? Câu trả lời luôn luôn như vậy thôi, nó không có gì liên quan đến điều đó. Còn nữa, tại sao anh luôn hỏi câu hỏi đó? Anh thật sự đang cố gắng tìm hiểu điều gì à?".

Anh ta biết nguyên nhân, vẫn thế, thái độ thay đổi đột ngột này vẫn khiến anh ta không thể nói gì và nhìn chằm chằm.

Bây giờ anh đi đâu, ông ta muốn nói, nhưng Orlando không muốn quay lại địa ngục lúc nãy.

"... hah. Ý của anh, những gì tôi thặt sự muốn nói là gì? Tốt, đó là câu hỏi đầy bất ngờ... tôi chỉ đang nghĩ là nó khiến rất nhiều rắc rối cho tôi nếu người đánh bại tôi hủy hoại cơ thể của anh ấy và kết thúc bằng việc nghỉ về hưu một cách tầm thường, tất nhiên một khi tôi thắng, những thứ nhỏ nhặt đó sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa."

Trong quá khứ, Orlando đã từng rất tự tin vào bản thân khi ông ta đăng ký vào pháo đài này, và nghĩ lại những ngày đáng xấu hổ của ông ta, những người lính đầy kỹ năng tụ tập xung quanh ông ta khâm phục, khiến cho cái tôi của ông ấy càng ngày càng lớn hơn, và bằng cách này hay cách khác, nó đã kết thúc bằng trận chiến giả với Babel. Orlando thiên về kiếm - cận chiến. Ngược lại, Babel thiên về cung - viễn chiến. Nếu hai người họ giao đâu, câu hỏi đăt ra sẽ là thỏa thuận khoảng cách cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, Babel đã tự hào tuyên bố rằng anh ta hoàn toàn ổn với cận chiến. Và rồi, Orlando đã thua.

Orlando tôn trọng Bable vì lý do đó. Cùng lúc, ông ta ấp ủ mong muốn đánh bại anh ấy vào lần tới. Thêm vào đó, ông ta muốn đấu với Babel trong lĩnh vực mà anh ấy có kinh nghiệm - viễn chiến, và dành được chiến thắng ở đó.

" Vậy sao. Ông muốn đáu với tôi sao? Trong lúc tôi đang ở trạng thái thể chất cao nhất và không phần nào bị thương tật."

Orlando rất hứng thú với lời của Babel, những lời đó khiến tạo nên nụ cười như thú hoang trên gương mặt của ông ta.

Ồ vâng, tuyệt đối chính xác, không phải rõ ràng sao? Tôi muốn đấu với anh. Tôi muốn đặt tính mạng của mình trước việc đánh lại anh. Tuy nhiên, việc đó không thể diễn ra đúng không? Thậm chí, nếu có thể, tôi muốn chúng ta có một trận chiến nơi mà cả hai có thể chết bất kỳ lúc nào, đó là cách mà tôi muốn đấu với anh.

Tuy nhiên, Orlando vẫn giữ im lặng. Đó là bởi vì bản năng của ông ta nói rằng không nói những lời đó trước mặt con quái vật đứng trước ông, và thật sự, những lời mà Babel nói đã xác nhận bản năng là đúng.

" - Tuy nhiên, Tôi phải xin lỗi. Ông chắc cũng biết lý do. Số người có thể đánh bại ông trong một trận cận chiến chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi là một trong số họ."

Vậy hãy cùng sắp xếp một trận viễn chiến nào. Những lời đó không thể thốt ra từ miệng Orlando, đó là bởi vì ông biết nó sẽ chỉ khiến xúc phạm một đối thủ đáng giá. Ông nhớ lại kỹ năng về cung của Babel, Ông vẫn không tự tin rằng ông có thể né tránh đòn tấn công của anh ta và rất ngắn khoảng cách cùng lúc.

- -- Không, vẫn chưa."

- Tốt, nếu đó là tất cả, đến lúc ông báo cáo rồi!"

" - Không cần vội đâu, sếp. Vẫn chưa đến lúc đổi ca mà, đúng không? Nhìn kìa, chuông vẫn chưa rung.

" Thật vậy, tiếng chuông báo hiệu đổi ca vẫn chưa kêu."

- Ông vẫn cần chuẩn bị để đổi ca, đúng chứ? Có những thứ nên chuẩn bị trước khi chuông kêu. Ông nên sẵn sàng để có thể đổi ca ngay lúc chuông reo."

" - Vẫn còn quá sớm cho điều đó, đúng không sếp? Lại đây nói chuyện với chúng tôi một chút nào."

" - Vậy, Vậy có thể báo cáo lên trung đội phó chứ?"

Người được nói đến là một thuộc hạ của anh ta.

" - Ồ! Đó là một ý tưởng tuyệt đấy, tốt lắm. Còn sếp thì sao?"

" - Hah. Hôm nay ông thật sự có hứng đấy. Ông muốn nói gì sao? Thú thật... Nếu ông muốn nói gì đó thì nói di."

Như thể có thể nói ấy.

Trong khi ông ta nhận thức được rằng người đàn ông đó ông ta có thể nói chuyện được vì ông tôn trọng anh ta, Orlando là loại người không nói chuyện đúng với những gì ông ta cảm thấy. Nói cách khác, ông ta thuộc thể loại tsundere (TL: Trời ơi, một lão già râu xồm đã phá nát hình ảnh studere của tui :'( )

" - Chà, đó tại sao anh lại là sếp. Anh hiểu mà, đúng không?"

"....haàhhh. Vậy, đó là gì? Tôi sẽ không dễ dàng cho qua nếu đó chỉ là một chuyện tầm phào đâu."

" - À thì, về chuyện...". Orlando cởi mũ giáp của mình và gãi đầu. Khí lạnh có một cảm giác dễ chịu kỳ lạ luồn qua tóc ông."

- Thật ra tôi muốn làm một chuyến hành trình của chiến binh (cuộc hành hương chiến binh). Vậy có thể tôi sẽ rời nơi này không?!"

Ông ta có thể nghe thấy tiếng giật mình bất ngờ từ xung quanh. Tuy nhiên, biểu hiện của người đàn ông mảnh mai trước ông vẫn không thay đổi.

" - Tại sao lại nói với tôi?"

" - Bởi vì anh là người mà tôi tin tưởng nhất trong đất nước này, sếp. Nếu anh không cản tôi làm thế, tôi sẽ không thể dứt nó ra khỏi đầu được."

"... Không phải ông là NCO (NonCommission Officer) sao? Nếu ông kết thúc thời hạn quân dịch, tôi không thể cản anh được." Thánh Quốc có chế độ nhập ngũ và nghĩa vụ. Vì vây, họ đôi khi gọi những người chọn nghề lính là hạ sĩ quan (NonCommission Officer), để có thể phân biệt với những người lính nghĩa vụ. Babel và những thuộc hạ của anh ta là những NCO, trong khi Orlando có vài NCO và lính nghĩa vụ dưới trướng.

" - Trong trường hợp đó, anh sẽ không phiền nếu tôi bỏ đi chứ?"

Đây là lần đầu tiên gương mặt của Babel thay đổi ngoài chủ đề về vợ và con gái mình. Orlando cơ bản đã phát hiện ra nó bởi vì sự vượt trội trong nhận thức của một chiến binh của ông ta. Không ai khác chú ý đến điều này. Anh ta là loại người mà Orlando biết rằng như một người đàn ông thép, nhưng anh ta chính xác là có chút dao động bởi câu hỏi là ông nên đi hay ở. Trái tim ông cuộn lại bởi cảm xúc vui mừng và trống rỗng một lúc.

"... chà, nói hợp lẽ, tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi không thể cản ông được.... Nói về nó, Chúng tôi sẽ khốn đốn bởi sự vắng mặt của người mạnh như ông. Ông nên thực hiện cuộc hành trình của chiến binh đó sớm hơn, đúng không? Tại sao lại là lúc này? Có phải bởi vì không có cuộc tấn công của bán nhân tộc nữa không?"

Từ nửa năm trước, bán nhân tộc đã dừng tấn công pháo đài này. Trong quá khứ, chúng đã tấn công khổng một đến hai lần trong một tháng, với hàng tá tên mỗi lần. Trong khi số lượng chũng chỉ khoảng vài tá, chúng vẫn là bán nhân tộc, những kẻ có thể chất vượt trội so với con người, và nhiều trong số chúng sở hữu những năng lực đặc biệt hàng đầu. Với số lượng đó chúng có thể dễ dàng tàn sát toàn bộ tiền đồn kia.

Cả Orlando và Babel đã trải qua tình huống nơi chúng gửi ra những đội quân tinh nhuệ cho những chiến dịch đơn giản.

" - Anh biết là tôi không thích việc tàn sát bán nhân tộc đúng không? Tôi thích chiến đấu với những người mạnh mẽ để trở nên mạnh hơn."

" - Vậy Grand King thì thế nào?"

" - À, gã đó..."" - Ồ, Và rồi còn Devil Claw, Beast Emperor, Ashen King, Burning Frost Lightin, và Cyclone Lance."

Babel đã nhắc đến biệt danh nhiều bán nhân tộc đáng chú ý, nhưng ngoài gã mà anh ta đề cập ban đầu, không ai khác trong số chúng khiến Orlando lưu tâm.

--- Grand King Buzzer. ---

Gã ta là vua của một bộ lạc bán nhân tộc nào đó, được biết đến như là chúa tể của sự phá hủy - Lord Of Destruction - Biệt danh đó đến từ kỹ năng vũ kỹ phá hủy vũ khí và phong cách chiến đấu xoay quanh kỹ thuật đó. Gã là một kẻ thù đáng sợ của Thánh Quốc, người mà đánh bại nhiều chiến binh danh tiếng, và gã đã đánh với Orlando trong quá khứ. Hồi đó, gã đã phá hủy kiếm dài của Orlando, vũ khí dự phòng như kiếm ngắn, rìu, và thậm chí cả cái rựa nhỏ thường dùng để chặt cây lấy củi nữa. Mặc dù gã đã phá hỏng tất cả những vũ khí của Orlando, Grand King đã rút đi sau khi thấy quân tiếp viện gửi đến từ pháo đài. Nói hợp lý, để có thể giữ chân gã đến lúc có sự trợ giúp đến có thể được coi là chiến thắng cho Orlando, và nhiều người khen ngợi ông vì điều đó. Với Orlando, ngược lại, nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng Grand King không coi ông như là một kẻ thù cần liều mạng đánh bại, và ông cảm thấy đó là một thất bại đúng nghĩa.

" - Tôi muốn đánh lại với hắn, nhưng... tôi đoán là hiện giờ tôi không thể đánh bại hắn. Anh chẳc hẳn cần một trong những người được gọi là anh hùng để đánh bại hắn, mặt khác nó hẳn sẽ rất khó. Hơn nữa... à, anh cũng đã nghe về nó đúng không sếp? Chuyện về chiến binh vĩ đại, Gazef Stronoff, chết trong chiến trận."

" - À! Có. Đó là một cuộc tranh luận nóng bỏng về mọi chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào với các quốc gia khác xung quanh."

Cái chết của Gazef Stronoff, được biết đến như là chiến binh mạnh nhất của vương quốc Re-Estize, là một vấn đề cực kỳ thú vị với những người lính của Thánh Quốc - đặc biệt là những người có năng lực.

" - Anh có biết chi tiết không?"

" - Một vài điều, tuy nhiên, Ông ta đấu với một Magic Caster được biết như là Sorcerer King và bị đè bẹp. Nói thẳng, thật sự là ông ta đã thách đấu với một Magic Caster thì khá là khó để đánh giá."

Orlando gật đầu tán thành.

Về điều đó, cái khái niệm "magic caster" thì khá rộng, Người dùng thánh ma thuật, sau khi sử dụng phép tăng cường thể chất, có khả năng mạnh hơn một chiến binh đơn thuần. Thêm nữa, những thánh hiệp sĩ - những người là niềm tự hào của quốc gia này cũng có thể sử dụng ma thuật, vậy nên trong chừng mực, họ thì không được coi như là magic caster. Trong trường hợp đó, ông có thể hiểu những giải thích cho trận đấu.

"... thêm nữa, những người khác nói rằng Sorcerer King đã tàn sát toàn bộ đội quân, hình như hắn ta triệu hồi những con dê khổng lồ, hay là cừu, kiểu vậy."

" - Chà, cái này mới. Hơn nữa, Những con dê khổng lồ? Thật là một magic caster kỳ quặc."

Đề cập đến những con dê mang lại kỷ niệm không vui về thất bại của Orlando. Trong khi có tin đồn hắn ta triệu hồi những con dê, nhưng chúng rõ ràng không phải những con dễ bình thường.

" - Chà, Nó cũng là bởi vì đó là magic caster kỳ lạ. Đó là lý do tại sao tôi cần làm điều này."

"... đó là tại sao? Tôi không hiểu ý anh."

" - Không có gì thay đổi từ khi tôi thua anh, nhưng tôi là loại người không đếm xỉa đến những vật phẩm cung cấp khả năng bay, phép thuật, và những thứ như thế. Tôi luôn luôn nghĩ rằng tất cả những gì anh cần là đánh bại chúng với thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, sau khi Đội Trưởng của vương quốc - người mạnh hơn tôi - thua như vậy, tôi bắt đầu nghĩ rằn có thể tôi không nên xem thường chúng."

" - Có nghĩa là sao?"

" - Có nghĩa là tôi cần thực thiện cuộc hành trình chiến binh."

"... Đừng nói là ông sẽ đi và thách đâu những người trong đất nước chúng ta mà ông không thể đánh bại?"

" - tôi sẽ không!"

Orlando không thể chiến thắng khi đánh với những thành viên khác trong Cữu Sắc.

Phó thuyền trưởng của hải quân, Erikai Belusai, được biết như "the Blue".

Thủ lĩnh của hội thánh hiệp sĩ, Remedios Custodio, được biết như "the White".

Babel Baraja, được biết như "the Black".

Ran Ji An Rin, một trong nhưng Mermen người sống ở biển, được biết như "the Green".

Và rồi, ngoài Cữu Sắc, có những linh mục mãnh mẽ nhất nước, Kylando Custodio.

Nói cách khác, họ là những người đứng đầu quốc gia, và thách thức họ sẽ chắc chắn rằng sẽ khiến rắc rối lớn trong đất nước. Nếu nó chỉ là một trận đấu giao hữu, thì nó ẽ ổn, chỉ cần đó là một cuộc đấu với thành viên của Cữu Sắc một trận "một trong tất cả" thì sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Một trận so kiếm thật sự thì hoàn toàn khác một trận giao hữu, đôi khi, kẻ thắng và người thua hoàn toàn có kết quả ngược lại. Nhiều người trở nên mạnh hơn - hay yếu hớn - khi đi từ rèn luyện đến sống sót trong môi trường chiến trận thật. Tự nhiên, sức mạnh được nhận đinh bởi họ thể hiện trong một trận đấu đích thực. Bởi thế, người ta không thể xem hành trình của chiến binh chỉ là tập luyện mà không phải là những trận đấu đích thực.

" Được rồi... vậy, anh dự định sẽ luyện tập ở đâu?"

"Tôi đã nghĩ đến việc viếng thăm vương quốc Sorcerous mà anh đề cập ban đầu. Nó có vẻ có những undead mạnh mẽ ở đấy."

Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown. Vài người say sưa trong tính kiêu ngạo của mình sẽ đặt tên cho đất nước theo tên họ, nhưng không phải là không tồn tại những người như vậy. Hơn nữa, đó là những người mạnh mẽ mới làm được điều đó.

" -Thật vậy, tôi đã nghe về nó từ những thương nhân qua lại giữ Vương quốc và Thánh Quốc."

Những bài dạy của nhà thờ thì hằn sâu trong trái tim của họ, vậy nên người dân của Thánh Quốc thì đều thù ghét và tò mò về undead. Thậm chí Babel cũng không ngoại lệ. Không, Orlando đã nghĩ. Babel thì không ghét chúng bởi vì chúng là kẻ thù của THánh Quốc, mà bởi vì chúng là kẻ thù của vợ anh ta.

Tuy nhiên, ông ta không thể đem chủ đề này ra, rồi lại lạc trôi trong đoạn hội thoại triền miên về vợ anh ta như anh ta đã làm với câu chuyện về người con gái, anh ta sẽ nói rất nhiều.

" - Lập trường của Thánh Quốc là ngầm thừa nhận về sự tồn tại của vương quốc Sorcerous đúng không? Vậy sẽ ổn nếu người dân của Thánh Quốc đi đến đó chứ?."

Không có cách nào để che giấu được sự thật rằng vương quốc Sorcerous, với những đội quân undead, là một kẻ thù không đội trời chung với Thánh Quốc. Nhiều người đã vội vã gửi quân đội của họ khi họ nghĩ đến những người dân của E-Rantel thủ đồ vương quốc Sorcerous đang phải chịu đựng. Tuy nhiên, Thánh Quốc hiện tại đang đối mặt với sự đe dọa của bán nhân tộc, và họ không thể điều quân đội qua đất nước khác mà không dẹp loạn những ngọn đồi.

Bỏ qua những cảm xúc của người dân, lãnh đạo chỉ có thể truyền tải về sự quan ngại sâu sắc về vương quốc Sorcerous.

"... Vương quốc Sorcerous, hừm. Chà, nếu ông xin vào ban chỉ huy (the brass?! Tra trên mạng thì nó bảo trong ban lãnh đạo nhưng dưới chỉ huy), ông sẽ có thể đến đó như là một thành viên của quân đội. Họ xem vương quốc Sorcerous là mối đe dọa thứ hai sau bán nhân tộc. Nó trông có vẻ họ muốn liên minh với Pháp Quốc chống lại chúng."

" - Thật sao? Có vẻ sẽ có nhiều vấn đề ngoại giao khác nhỉ?"

" Đúng vậy, trước đó. Chà, bỏ qua một bên, nếu quan điểm của ông không thay đổi, ông có thể nhận được sự trợ giúp của quốc gia và ông có thể bỏ qua những công đoạn kiểm tra phiền phức... tôi nghĩ vậy. Nếu ông đi đến đó, ông sẽ trở thành người hỗ trợ cho người dân muốn biết thêm về vương quốc Sorceror."

" Chà! Thế không tốt sao? Nhưng mà, nếu tôi làm vậy tôi sẽ không thể đi xung quanh và đánh nhau được."

" Ông... Cách mà ôn nói thật sự là vấn đề khiến người ta đau đầu đó."

" Tôi đoán nó sẽ khó khăn cho anh nếu nó trở trành vấn đề quốc tế, hử?!"

Cơn gió lạnh thổi qua họ. Một lúc sau, Babel im lặng, biểu hiện của anh ta vẫn không thay đổi, nhưng ngay sau đó, anh ta lẩm bẩm không vui (như thường lệ).

" Tôi sẽ nhớ gương mặt xấu xí của ông."

Orlando mỉm cười nhăn nhó, nó thật man rợ, hiền lành, nhưng ông ta là người rất nhút nhát. Babel không nói "đừng đi", mà chỉ nói "đi đi". Ông ta đã biết chắc rằng ông ta có nơi để trở về.

" Xin lỗi về nó... Chà, tôi sẽ quay lại sau khi trở nên mạnh hơn. Có muốn tôi dạy cho lúc đó không?"

" Ông nói thật buồn cười."

Khi Orlando đang mỉm cười, Babel cười lại với ông ta. Nụ cười của họ có chút dữ tợn như hai con thú hoang gầm gừ với nhau.

Đúng lúc đó, chuông rung lên. Cỏ vẻ như đã đến lúc đổi ca đêm. Họ đã nói chuyện một lúc lâu, vậy nên họ đã trao đổi được rất nhiều điều. Khi Orlando suy nghĩ về nó, điều đó đã biến mất khỏi tâm trí ông khi tiếng chuông tiếp tục reo lên.

Babel, theo sau là Orlando, nhìn vào những ngọn đồi. Tiếng chuông có nghĩa là, "có dấu hiệu bán nhân tộc."

Tầm nhìn họ mở ra khoảng hơn bốn trăm mét và bị cản lại, có một rừng cây ở đó, đất nước đã tiến hành những dự án thay đổi địa hình khổng là như một phần trong kế hoạch xây dựng bức tường phẳng ra. Tuy nhiên, ở phần xa nhất chạm đến đồng bằng rộng mở - nơi mà có những ngọn đồi và những vật cản khác - họ thấy lấp lánh trong đêm tối và những bóng đen di chuyển.

" Sếp..."

Không thể với Orlando để xác định được nhận dạng chính xác của những bán nhân loại từ khoảng cách này trong đêm. Vì vậy, ông ta gọi người đàn ông có tầm nhìn sắc bén nhất

" Đúng, chúng là bán nhân tộc.... Snakemen (người rắn)," Babel ngay lập tức trả lời.

Snakemen có cái đầu như rắn hổ mang với vảy, cơ thể như con người, có đuôi. Chúng được xem như có họ hàng với Lizardmen. Cái đầu rắn của chúng có những cú cắn tẩm độc và ngọn giáo của chúng cũng tẩm độc rất mạnh. Cận chiến với chúng nên tránh nếu có thể.

Nói thế, Orlando và những thuộc hạ của ông là những chiến binh kỳ cựu, và họ sở hữa kháng tính rất cao với những chất độc. Trong khi những lớp vảy cung cấp vài sự bảo vệ, chúng thì không đủ cứng để bật lại những vũ khĩ kim loại. Chúng có thể có vài kỹ năng dùng đuôi, những điều đó có thể đơn giản xem như vũ khí thêm khác của chúng. Thêm nữa, chúng có lợi thế vào ban đêm nhờ những giác quan giống loài bò sát, đó không phải là vấn đề.

Có phải dẫn đầu tấn công chúng công việc của mình không?! Không, khi mà chúng chạm đến đây, Quân của sếp sẽ đính thêm lông cho tất cả bọn chúng.

Snakeman thì không thích đồ vật lạnh, vậy nên chúng sẽ không sử dụng giáp kim loại hay những loại item như vậy. Kết quả là, đó chỉ là một nhiệm vụ đơn gian cho những cung thủ hàng đầu như Babel và người của anh ta điền đầy người chúng bằng những mũi tên.

" Vậy chúng có bao nhiêu vậy sếp?"

Thông thường, sẽ có ít hơn hai mươi.

"... Sếp?!"

Orlando bối rối một chút khi không nhận được câu trả lời. Ông ta nhìn Babel, và thấy sự khó chịu rõ rệt trên gương mặt bình thường không biểu lộ cảm xúc của anh ta.

" Có chuyện gì vậy, sếp?"

"... Chúng đông hơn à? Có thể nào - điều này thật tệ! Tôi thấy những thành viên của những chủng tộc khác! Pangolimen, Ogres, và kìa là Morlocks à?!"

" Anh nói gì vậy?"

Có tất cả mọi chủng loài bán nhân tộc trên khu vực đồi, nhưng chúng không có mối quan hệ tốt với nhau. Hơn nữa chúng thường đánh nhau giành lãnh thổ, và ngoài trường hợp như Ogres tóm Goblins như nô lệ và sử dụng chúng tàn nhẫn, các chủng tộc hiếm khi làm việc chung với nhau.

Đã có vài trường hợp một vài trong số chúng bị đuổi ra khỏi vùng đất của chúng và bị ép phải tấn công Thánh Quốc. Vậy đây hẳn là trường hợp tương tự. Bởi vì nếu không thì

-" Một cuộc xâm lăng?"

Ông ta không biết là ai nói, có lẽ người nói vậy có thể nghĩ người đó nói với chính mình nhưng tiếng lại to và rõ ràng.

" Orlando, Tôi có vài điều muốn hỏi ông.'

Giọng Babel nghe có vẻ căng thẳng. Không, điều đó có thể đoán được.

Dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Nhiều quốc gia có thể liên kết những thành viên của cùng một chủng loài, tạo mối liên kết quốc gia đã là một nhiệm vụ rất khó. Nó sẽ càng khó hơn khi các chủng loài của những thành viên khác nhau, bởi vậy, liên minh những bộ tộc bán nhân loại trên những ngọn đồi khá là bất khả thi. Nếu điều đó xảy ra, có nghĩa rằng bắt đầu trận chiến tồn vong của Thánh Quốc. \

Sau đó - Cơ thể Orlando rung rẩy không thể kiểm soát. Liên minh tất cả các chủng loài sẽ yêu cầu một sức mạnh tuyệt đối. Giữa loài người, trí tuệ và tài sản như một hình thức của sức mạnh, nhưng những chủng loại bán nhân loại quan trọng là sức mạnh. Nói cách khác là -

Điều đó có nghĩa là một kẻ thù có sức mạnh đáng sợ ở ngoài kia, đúng không?!

" - Nói với tôi về bản năng của chiến binh. Tại sao ông nghĩ những gã đó tiết lộ bản thân ở pháo đài như thế nào - một nơi phòng thủ? Môt - Chúng đóng vai trò như mồi nhủ để kéo lực lượng của chúng ta làm mỏng hàng phòng thủ. Hai -

" Chúng tự tin phá vỡ xuyên qua với một đợt công kích. Có hai mươi phần trăm chiến lực của Thánh Quốc được đặt ở đây, và chúng sẽ nghiền nát chúng ta như gián."

Mặc dù ánh nhìn sắc lẹm của Babel bên cạnh ông ta, Orlando không ngừng nói.

" Vào cùng một lúc, chúng sẽ sử dụng pháo đài này như một cầu nối. Vậy, chúng sẽ nghiền nát sĩ khí quả Thánh Quốc và tăng cao sĩ khí của bản thân, đúng không?!"

"... Chúng có thể phát động lệnh huy động không lồ."

" Ha ha! Một cuộc chiến tranh như thế này chỉ diễn ra một lần duy nhất trong lịch sử Thánh Quốc, và bây giờ đang diễn ra một cái khác trong thời đại của chúng ta! Chúng ta có thể nói gì giờ?!"

" Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, Cậu đi với tôi."

" HIểu, thưa sếp! Oi, oi! Bữa tiệc này sẽ rất náo nhiệt đây! Hãy đem theo những vũ khí dự phòng đến nhé!"

Nếu kẻ thù là một đội quân, chúng sẽ tiêu tốn nhiều thời gian để tập trung quân lực. Điều này lại càng đặc biệt chính xác nếu chúng dựa vào số lượng lớn những chủng loại qua số lượng lớn. Tuy nhiên, điều tương tự với cả bên phòng thủ. Vì họ là một đội quân, họ sẽ vần thời gian để làm những việc cần làm. Không còn thời gian rãnh rỗi nữa.

Orlando chạy theo sau Babel.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 1: Phần2

Phần 2

Khi những đội quân kẻ địch từ từ hình thành trận hình, Babel cảm thấy như bị lưỡi dao sắc cắt qua cổ họng.

Làm chậm đợt tấn công của kẻ địch, thêm lực lượng họ có thể tập trung vào pháo đài này, và dành thêm thời gian họ huy động thêm quân lính.Đấy là viễn cảnh hoàn hảo dành cho những sĩ quan chỉ huy ở đây, nhưng Babel không cùng quan điểm với họ.

Có những bán nhân tộc với trí thông minh vượt trội con người. Chắc chắn kẻ chỉ huy của một đội quân lớn như vậy không phải là kẻ ngốc, trong trường hợp đó, anh biết được rằng càng cho kẻ thù cơ hội thêm thời gian để chuẩn bị thì càng bất lợi hơn.

Thêm vào đó, bây giờ là đã là buổi tối muộn, và trận chiến sắp tới sẽ là lợi thế cho phe bán nhân loại. Nó cũng giống như chúng đã đốt đuốc sẵn.

Babel nhìn vào hàng ngũ phe địch, cách 400 mét đằng xa.

Trong khi không thay đổi với những bộ tộc bán nhân loại trước đây, chúng dường như không xem xét đến những thứ như vũ khí, chiến thuật, hay đặc điểm điểm riêng của từng chủng tộc riêng biệt, và cùng những thứ khác.

Nhìn tổng thể, những bộ tộc bán nhân loại này không cùng chung dưới một lá cờ. Mặt khác chúng cùng tiến đến và liên kết với nhau chung một chiến tuyến. Hay là đây như một chính quyền lâm thời, một liên minh của bán nhân loại được dẫn dắt bởi một hội đồng bình đẳng?"

Không thể thành ra thế này đươc, Sếp. Anh có thấy chỉ huy của phe địch không?"

"... Không, tôi vẫn chưa tìm ra kẻ dẫn dầu."

Thuộc hạ của anh cũng không có báo cáo về bất cứ dấu hiệu kẻ như thế.

Tuy nhiên, chúng hẳn phải có chỉ huy. Vì nếu không, để hình thành những đơn vị quân đội như thế là rất khó.

" Hắn ta không thể trốn mãi đâu, hắn sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường thôi."

Giữa những bán nhân tộc, những tên thủ lĩnh mạnh mẽ sẽ xuất hiện để phô trương sức mạnh của mình. Nó đã như thế từ khi Babel làm việc.

Babel nắm chặt cây cung của mình.

Đó là một cây cung dài phức hợp, được hòa quyện với những năng lực đặc biệt tăng cường cho việc sử dụng chống lại bán nhân loại. Thêm vào đó, anh có một chiếc áo chòang bóng đêm - Mantle of Shadow, phù hợp với việc hòa mình vào bóng tối và tấn công tập kích. Đôi giày lặng yên - Boots of Silence, nó triệt tiêu những tiếng bước chân của anh, và bộ Vest đề kháng - Vest of Resistance, tăng cường sức chống chịu nhiều loại tấn công, một chiếc nhẫn phản đòn - Ring of Deflection, để bảo vệ anh từ những vũ khí tầm xa và nhiều những trang bị tương tự. Nó cho thấy giá trị của Babel với đất nước như thế nào.

" Các ngươi hãy chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào," Anh ta ra lệnh cho các thuộc hạ, những người đang ẩn mình đằng sau anh như thể hòa quyện vào bóng đêm.

Con người sẽ trao đổi và đưa ra các sứ giả để đọc lên những thông báo và những tuyên bố; một đặc điểm trong chiến tranh giữa các quý tộc. Tuy nhiên, không ai ở Thánh Quốc có khả năng như vậy đóng tại pháo đài này, bao gồm cả những tướng lĩnh, muốn đàm phán với những bán nhân tộc của những ngọn đồi. Hầu hết, họ sẽ giữ những cuộc nói chuyện như một phần kế hoạch cho các quyết định của họ, và một khi tìm ra chỉ huy của kẻ địch, họ sẽ bắn chết hắn ta ngay lập tức.

" Ông cũng nên quay lại với lính của mình."

" Tôi sẽ làm thế, cẩn trọng đấy sếp."

" Ừm, anh cũng vậy nhé."

Một sự không thoải mái thoáng qua trong tim Babel khi thấy Orlando rời đi.

Một vài bán nhân loại sở hữu những đòn tấn công chết người, ví dụ, những đôi mắt thần bí của tộc Khổng lồ Biclop. - Những bán nhân loại có cặp mắt không lồ không cân xứng. Một trong số chúng là Những con mắt thần bí - Mytic Eyes - Chứa đựng khả năng [Quyến rũ] đối phương. Những nạn nhân của nó sẽ vô thức tiến gần kẻ địch, thậm chí những người phòng thủ trên bức tường cũng sẽ nắm lấy con đường ngắn nhất có thể để bên đến những bán nhân loại trước họ.

Bình thường, họ sẽ trang bị những công cụ ma thuật để chống lại những khả năng đặc biệt như vậy. Nhưng Orlando thì không có những loại trang bị đó, Nếu ông ta xui xẻo, ông ta có thể bị hạ trong một nhát.

Anh nhắm mắt lại để quét sạch đi những bất an của mình, và bóng hình một người phụ nữ xuất hiện trong tâm trí Babel. Cô ấy là một trong nhưng Cửu Sắc, được biết đến như là The White. Cô ta cũng làm mình lo lắng, nhưng mà theo cách khác. Sự vô tư của cô ta thường mang đến rắc rối cho những người xung quanh. Đó là tại sao Peach đã rất khó khăn... Tại sao con gái mình lại muốn về phe cô ta nhỉ? Không phải sẽ tốt hơn nếu như con bé gặp một người đàn ông tốt, yêu nhau và kết hôn với anh ta sao - không!

Anh lắc đầu xua đi những lo lắng cho đứa con gái của mình đang tràn ngập trong tim.

Vào lúc đó, anh nhìn vào hàng ngũ những bán nhân tộc để thay đổi tâm trạng của mình.

Anh không biết được là có bao nhiêu bán nhân loại đứng dưới chân những ngọn đồi, nhưng có nhiều là cờ phấp phới ngoài đó. Những lá cờ có vẻ không phải là ngụy trang, những magic caster của pháo đài đã xác nhận điều đó từ trên không.

Nói cách khác, thật sự có rất nhiều quân lính đang tụ tập lại đây ngày hôm nay. Những thứ sẽ không thể kết thúc với một trận chiến đơn giản.

Babel bắt đầu thực hiện nghi thức như thường lệ của mình. Anh lấy ra một con búp bê được khắc bằng gỗ từ túi áo ngực, và hôn nó.

Đây là một con búp bê của con gái anh đã là khi con bé lên sáu. Đó là một con búp bê kỳ cục với bốn cái que cắm vào một trái banh, làm trông giống bố nó. Anh vẫn nhớ rõ ràng ngày mà anh khen con bé rằng: "đây thật sự là một con quái vật rất ngầu", và làm con bé òa khóc, và rồi vợ anh sút vào anh.

Con búp bê đã mòn bệt bởi vì anh đã chạm vào nó vô số lần, và những con mắt với cái miệng được khắc lên đã mờ đi. Con bé giờ thì lớn hơn hồi đó, vậy nên anh muốn nó làm một con búp bê khác giống anh hơn. Nhưng có lẽ con bé không hiểu lòng anh, bởi vì con bé không có dấu hiệu nào là muốn làm lại.

Chắc hẳn là bởi những chuyến công cán dài ngày ở đóng quân ở đây, anh thật sự hiếm có cơ hội để gặp vợ mình và đứa con gái. Anh cảm thấy mình càng ngày càng trở nên xa cách con bé từng ngày. Trong quá khứ, con bé sẽ ôm anh ngay lập tức nhưng bây giờ không còn nữa mỗi khi anh trở về nhà.

Con bé đã lớn lên độc lập với cha mình, vợ anh thì mỉm cười, nhưng đó là một vấn đề lớn với Babel.

Nếu mình có thể rời khỏi đây hai tháng, mình muốn đi cắm trại với gia đình, như đã từng trước kia.

Con gái anh sẽ lắng nghe một cách say mê và chú ý mỗi khi anh dạy nó những kiến thức rộng lớn của mình. Đó là mục đích anh nhắm đến, tuy rằng anh biết nó chắc hẳn cũng chả có tác dụng. Anh đặt con búp bê vào lại túi áo.

Con gái anh cũng hiếm khi ở nhà vì mục tiêu trở thành một thánh hiệp sĩ. Khi Babel về nhà, thì con gái anh cũng đang vắng nhà dài ngày, nó cũng thường xuyên đi.

Tốt nhất là nếu con bé cưới ai đó sống gần nhà mình... không, nó sẽ tốt hơn, hay có thể dù chỉ một chút.

Cách sống của một thánh hiệp sĩ thì không hề phù hợp với con gái anh. Anh đã quan sát con bé mọi lúc, và anh chắc chắn về điều đó.

Con gái anh đã chọn điều đó bởi vì khâm phục mẹ của nó cũng là một thánh hiệp sĩ. Tuy nhiên, điều đó không đủ để trở thành một thánh hiệp sĩ. Chỉ những kỵ sĩ với với niềm tin mạnh mẽ vào công lý mới có thể được gọi là thánh hiệp sĩ.

Vì vậy - nó là vấn đề lớn bởi vì vợ anh rất là đáng sợ - anh không nói ra, nhưng với anh, những thánh hiệp sĩ cơ bản là những kẻ điên.

Mình tự hỏi, nếu con gái mình biết điều đó... trong khi mình lại không muốn nó biết..." - Đó thật sự là một số lượng vô lý."

Những lời của thuộc hạ anh khi lẩm bẩm với chính mình với hơi thở hổn hển mang Babel quay lại thực tại.

" Ahhh, đúng thế. Nhưng không cần sợ, chỉ cần yểm trợ tốt cho tôi."

Cùng với người trợ thủ của anh, tâm trạng của những người khác xung quanh anh cũng trở nên dịu hơn.

Đúng thế, là nó. Sự căng thẳng là những kẻ bắn tỉa thầm lặng nguy hiểm.

Và Babel phá vỡ gương mặt trống rỗng thường có của anh ấy - mặc dù anh không biết điều đó - với một nụ cười mỏng. Có một sự thay đổi trong hàng ngũ kẻ địch.

Một bán nhân loại từ từ bước ra trước. Mặc dù có nhiều bán nhân loại xung quanh hắn, hắn không có hộ tống. Có phải hắn không cần hộ tống, hay hắn tràn đầy sự kiêu ngạo, hay hắn chỉ là một sứ giả và cái chết của hắn không quan trong?!

" Chúng ta có nên bắn hắn không?"

" Không phải bây giờ, hãy di chuyển đến nơi thuận lợi để bắn hắn và đơi lệnh tôi."

Sau khi lặng lẽ ra lệnh, người của anh đã nhanh chóng tản ra, như những bóng đen dài. Đó có phải là chỉ huy của kẻ địch, hay hắn ta chỉ là một sứ giả bình thường? Babel nghiên cứu hắn một cách cẩn thận để tìm ra.

Bán nhân loại đó... Chủng tộc của hắn là gì? Không có cảm giác như bất kỳ cái gì mình đã gặp trước đây... và những trang phục đó là sao chứ? Đó có phải là trang phục của một bộ tộc? Có phải cái mặt nạ đó cũng là thứ tương tự?

Hắn rõ ràng không phải là con người, xem xét từ cái đuôi nhô ra từ đằng sau thắt lưng của hắn. Vấn đề là trang phục của bán nhân loại đó. Người ta có thể nghĩ rằng đó như là trang phục của một bộ tộc, và thật sự nó có thể có cái gì đó như thế. Tuy nhiền, thậm chí từ xa, người ta có thể nói rằng trang phục đó được làm một cách hoàn hảo, thậm chí so với những thứ của con người.

Những bán nhân loại có nền văn minh trình độ cao thì rất rắc rối...

Không chỉ Babel mà tất cả những người lính đang chờ đợi trên bức tường nuốt nước bọt khi họ dõi theo từng cử chỉ của bán nhân loại đó làm. Giữa không khí càng lúc càng căng thẳng, bán nhân loại đó tiếp cận bức tường còn cách khoảng 50 mét.

" Đến đó là đủ rồi! Nếu còn tiến xa hơn ngươi sẽ xâm phạm vào lãnh thổ của Thánh Quốc! Đây không phải là nơi dành cho bán nhân loại các người! Rời đi ngay!"

Âm thanh thì đủ to thậm chí cả Babel, người đang đứng từ khoảng cách xa, cảm thấy ồn. Nó đến từ chỉ huy của pháo đài, một trong năm tư lệnh của Thánh Quốc. Anh hình dung có thể cảm thấy âm thanh của người đàn ông trên chiến trường với bộ giáp thô vang vọng trong bụng mình.

Lý do tại sao ông ta chỉ có một viên sĩ quan bên cạnh ông chắc hẳn bởi vì ông ta không có ý định để những người khác dính vào nếu kẻ địch tấn công. Và cùng lúc, có nhiều lính núp phía sau những cái khiên to bản ở đằng sau sẵn sàng xông ra nếu có bất cứ điều gì xảy ra.

Ngược lại, giọng nói của bán nhân loại đó nhẹ nhàng và dễ chịu lọt vào tai, sắc nét và tinh tế đủ để vào lòng người. Thậm chí từ khoảng cách này, nó vẫn chạm đến tai Babel.

" Chúng ta đã biết điều đó rồi. Còn bây giờ -- Ta có thể biết ngươi là ai không?"

" Ta là - Tà là tư lệnh phụ trách pháo đài này! Ngươi là ai?!"

Không cần phải nói với kẻ địch điều đó, Babel nhăn mày, nhưng anh đã biết rằng tư lệnh không phải là người đàn ông khôn ngoan. Vì vậy, tất cả những điều anh có thể làm là nghĩ đó như một điều đương nhiên.

" Ta hiểu, ta hiểu. Vì ngươi đã nói tên mình, ta sợ rằng sẽ thật thô lỗ nếu không trả lời. Xin chào quý vị của Thánh Quốc. Tên của ta là Jaldabaoth."

" Có thể nào!"

Người đàn ông hét lên là viên sĩ quan gần tư lệnh.

" Ma vương Jadabaoth! Có phải người là con quỷ đã dẫn đội quân quỷ làm loạn tại thủ đồ Hoàng Gia không!"

" Ồ! Ta thật sự vinh hạnh rằng ngươi biết đến tên ta. Thật vậy, ta là người thiết kế cho lễ hội tuyệt vời ở vương quốc Re-Estize. Tuy nhiên... danh hiệu Ma vương thì khá là đáng thất vọng... đúng, ta tự hỏi nếu ngươi có thể nhắc đến ta như là Chúa Quỷ Jaldabaoth."

Babel nếm từng câu, "chúa quỷ Jadabaoth".

Đó thật là một danh hiệu kiêu ngạo, nhưng với kẻ dẫn đầu nhiều bán nhân tộc, và sau khi nghĩ về những gì anh đã nghe về vụ nhiễu loạn tại thủ đô Hoàng Gia, danh hiệu đó có thể xứng đáng.

" Khốn kiếp! Có phải ngươi đang định làm điều đó với chúng ta sau những gì đã là ở Vương Quốc đúng không?!"

" Không, điều đó không đúng lắm. Đó là bởi vì ta đã gặp một chiến binh đáng sợ ở Vương quốc -"

Jaldabaoth nhún vai chán nản. Có một cảm giác không thể mô tả được từ phong cách và điệu bộ đó, nó khiến Babel có ấn tượng như anh đang giao tiếp với một quý tộc con người trong phút chốc.

" - Chà, cho phép ta tiếp tục giới thiệu về bản thân mình."

" Vậy ngươi có việc gì ở đây? Tại sao người lại dẫn đầu bán nhân tộc đến nơi này?"

"Ta đến đây là để biến đất nước này thành một địa ngục của sự sống, ta muốn khiến cho đất nước này vang vọng bởi tiếng khóc, những lời nguyền rủa, và tiếng kêu gào không dứt. Tuy nhiên, làm điều đó với hàng triệu người chỉ bởi một mình ta là không thể, và vậy nên ta mang chúng theo cùng. Từ ta, chúng sẽ nhận chìm các người sau vào những vùng bùn tuyệt vọng, để kéo dài tiếng hét của sự hối tiếc và thống khổ từ tất cả các ngươi."

Jaldabaoth nói với vẻ rất hạnh phúc.

Babel hiểu sự độc ác của hắn, và đó là những gì người của thánh điện đã hét về "những bán nhân loại xấu xa" đó không hơn gì một lời khích lệ để nâng tinh thần chiến đấu. Từ quan điểm của những vị thần, sự xâm lăng của bán nhân tộc không gì hơn là một chuyến đi săn, hành động vô cùng tự nhiên.

Sự khủng bố lấp đầy cơ thể Babel, như một sự tuyệt diệt mạnh mẽ.

Anh sẽ không chấp nhận để con quỷ đó đặt một chân vào đất nước Thánh Quốc, nơi mà vợ và con gái anh đang ở.

Anh nắm chặt cây cung trong tay.

Nếu những lời Jaldabaoth nói là ý định đe dọa họ, vậy chúng đã hoàn toàn thất bại. Con người không phải là những sinh vật hèn nhát và yếu đuối. Họ sẽ để hắn nếm trải sự ngu ngốc vì khinh thường loài người với nhiều cuộc phản công.

Những người ở đây sỡ hữu ý chí sắc đá sẽ bảo vệ Thánh Quốc, và thậm chí như nó có hoen rỉ một chút trong vài năm qua, họ vẫn sẽ cháy bỏng để hỗ trợ đất nước của họ.

" - Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để người làm điều đó sao?! Nghe này, Jaldabaoth ngu ngốc!"

Tư lệnh gầm lên.

Đúng thế, đó là tiếng gầm.

" Đây là hàng phòng ngự đầu tiên của Thánh Quốc! Nó cũng là hàng phòng thủ cuối cùng! Đằng sau chúng ta là sự bình yên của người dân Thánh Quốc! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để người dẫm đạp như ý ngươi muốn sao?!"

Những người lính gần đó hét lên, "Ohhh!" để đáp lời của tư lệnh. Trong khoảng khắc đó, sĩ khí họ tăng ngập trời. Babel cũng hét lên nếu như anh không phải giấu đi sự hiện diện của mình, và có lẽ sự run lên nhẹ nhẹ của thuộc hạ xung quanh cũng cùng cảm thấy như thế.

Tuy nhiên, toàn bộ trở nên vô định với tràng vỗ tay ném vào điều đó. Sau khi vỗ tay một lúc, con quỷ cất lời.

" Những người lính bảo hộ trông chừng biên ải, hừm? Ta không thể nói rằng ta không công nhận, nó rất là quan trọng để bảo vệ những thứ đó quan trọng. - Đúng, ta rất công nhận điều đó, vì điều đó, ta sẽ cho những người ta bắt được ở đây sự tiếp đón tốt nhất có thể."

Cách mà hắn cười khi nói điều đó khiến hắn nghe như đang rất thích thú.

Jaldabaoth không nâng giọng lên để nói, bởi vậy, có thể hiểu nếu giọng của hắn nếu không thể lan được đến chỗ Babel đứng, thậm chí vậy, những lời đó chạm đến anh ta với một sự rõ ràng bí ẩn, như thể chúng đến từ đằng sau anh ấy.

-- Đừng lo về nó, đó có thể là nhờ ma thuật.

Những phép thuật và dụng cụ ma thuật khuếch trương âm thanh có tồn tại, và nó rất giống như cái mà Jaldabaoth đang sử dụng. Tuy nhiên, anh không thể thoát khỏi sự không thoải mái khi mà cứ như nó bám vào lưng.

" Ta sẽ chấp nhận việc không đầu hàng, Vì vậy, tốt nhất là hãy làm trò tiều khiển cho ta, Bây giờ - Chúng ta hãy bắt đầu nào."

Babel phát lệnh bắn.

Không cần đợi lệnh từ tư lệnh, Họ được phép hoạt động độc lập bởi vì cơ hội bắn tỉa chỉ huy của đối phương không phải luôn có sẵn. Đợi chờ sự cho phép từ cấp trên có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hôi.

Babel nâng lên.

Những người thuộc hạ của anh thực hiện tương tự.

Nó chỉ mất một chút thời gian để khóa mục tiêu. Khoảng cách khoảng 50 mét về cơ bản chỉ như khoảng hở nhỏ với Babel. Anh ta rút cung ra, lấp đầy với sát ý - và Babel cảm thấy đôi mắt của Jaldabaoth chạm vào mình xuyên qua mặt nạ.

Chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian để bỏ trốn hay tự bảo vệ mình. Nếu ngươi muốn chê trách điều gì, chê sự kiêu ngạo của chính người khi đi ra trước tiền tuyến này một mình ấy!

" - Bắn!"

51 mũi tên phóng ra một lượt với giọng nói của Babel.

Chúng là những mũi tên ma thuật phóng ra từ những cây cung được gia cường. Tên lửa vẽ nên màu đỏ trong không khí, màu xanh dương bởi những mũi tên băng, tên điện thì tạo dấu vết màu vàng, và màu xanh lá thì vương theo mũi tên axít, và mũi tên của Babel là mang theo đặc tính thánh với quỹ đạo màu trắng khi chúng lướt qua khoảng không.

Những mũi tên bắn ra hết sức từ những cây cung di chuyển thành những dải mỏng như thể rít qua không khí, mỗi cái đều chính xác vào cơ thể của Jaldabaoth mà không hề sai lệch.

Phát bắn của Babel về cơ bản rất uy lực, và sau khi được tăng cường với vũ kỹ của anh ấy và kỹ năng, mỗi phát trong số chúng sở hữu sức mạnh ngang với những cú chém xuống mạnh mẽ của những vũ khí nặng. Nếu hắn bị trúng bởi nó, thậm chí một người với bộ giáp toàn thân sẽ bị đẩy văng và lăn dài trên mặt đất.

Tuy nhiên - Jaldabaoth không hề nhúc nhích thậm chí sau khi bị trúng bởi 51 mũi tên.

Vài rồi, có điều gì đó khiến anh ta nghi ngờ chính đôi mắt mình.

Những mũi tên va chạm vào cơ thể hắn rơi lã chã trên đất.

Gì?! Có phải hắn ta phòng thủ chống lại đạn?!

Babel nhanh chóng rút ra một mũi tên khác khi anh nghĩ về Jaldabaoth có khả năng phòng thủ chống lại những mũi tên bắn.

Vài loại quái vật có khả năng vô hiệu hóa những đòn tấn công thông qua những khả năng đặc biệt của loài chúng. Ví dụ, người sói và những loại tương tự thì khá là bất khả xâm phạm nếu không sử dụng vũ khí bạc lên chúng.

Vì thế, anh cảm thấy rằng Jaldabaoth có thể có một vài khả năng tương tự. Nếu như vậy, loại công kích gì có thể vượt qua năng lực phòng thủ của Jaldabaoth đây?!

Mũi tên anh vừa bắn chỉ làm từ thép, được yểm sức mạnh thánh, nó thì đặc biệt hiệu quả chống lại những tạo vật xấu xa. Trong khi đó, những con quỷ thì được nói rằng không thể phòng thủ chống lại nó, không thể phũ nhận rằng Jaldabaoth đã chứng minh rằng hắn miễn dịch với nó. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên sử dụng mũi tên khác để tìm hiểu thêm về đối thủ, xé toạt tấm màn bí ẩn của ăn rồi lên một kế hoạch chiến thắng.

Babel lắp vào một mũi tên bạc tiếp theo, nó cũng được yểm với sức mạnh lớn."... Nào bây giờ, cho phép ta xuất chiêu. Đây chỉ là một món quà mọn, nhưng ta sẽ thích thú nếu các người nhận nó. Đây là ma thuật bậc mười. [Meteor Strike]".

Babel cảm nhận thấy có gì đó từ phía trên anh, tiến đến với tốc độ không thể tránh được, một luồng sáng khổng lồ.

Đó là một viên đá nóng - Không, Nó là cái gì đó còn lớn hơn thế.

Ánh sáng từ từ lấp đầy tấm nhìn của anh, và trong khoảng khắc anh thấy thấp thoáng bóng hình vợ và đứa con gái giữa luồng sáng.

Anh biết rằng đó là một ảo ảnh. Con gái anh đã đủ lớn vậy nên con bé có thể tự mình chọn cách sống mà con bé muốn. Tuy thế, đứa con gái anh thấy rằng vẫn còn trẻ, và vợ anh cô ấy cũng trông còn rất trẻ.

Không, nếu mình không nói rằng cô ấy vẫn còn trẻ, mình chết chắc luôn -

***

Vụ rơi thiên thạch đã xé xuyên qua bầu trời và va mạnh vào khiến bức tường nổ tung thành một vụ nổ. Một tiếng gầm dữ dội vang vọng ra khắp xung quanh. Một vụ nổ khủng lồ xé nát tất cả mọi thứ nó chạm vào và xé vụn bức tường.

Khi cát và đất tung lên cùng với làn sóng xung kích do vụ nổ gây nên bắt đầu rơi lại mặt đất, bụi đất từ từ bắt đầu lắng xuống.

Nó làm hiện lên khung cảnh của một bức tường tơi tả, thổi ra vô số mảnh vụn và khói.

Sau khi nhìn thấy pháo đài đã bị phá hủy, không cần phải nghĩ về những gì đã xảy ra với những binh lính đóng quanh đó.

Con người không thể nào sống sót được với điều kiện như vậy.

Dĩ nhiên, có một vài người có thể chịu đựng được những thứ như thế. Demiurge biết rất rõ. Ví dụ, có những XXX, những kẻ đã đặt chân vào Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, vùng đất thánh được tạo nên bởi những Đấng Tối Cao. Tuy nhiên, hắn ta đã thực hiện những nghiên cứu trước, và hắn xác nhận rằng không có con người nào như thế tồn tại ở đây.

" Nào! Vậy là đủ cho sự chuẩn bị rồi đấy!"

Demiurge dùng tay vuốt mượt lại bộ quần áo của mình. hắn không bị dính bởi cát và đất, nhưng bụi từ vụ nổ đã chạm tới nơi hắn đứng, vậy nên có chút đất bám vào người. Không - Hắn vẫn sẽ làm vậy thậm chí nếu không cần thiết. Sau cùng, đây là một item giá trị được ban từ đấng sáng tạo vĩ đại, người đã tạo ra hắn.

Dĩ nhiên, Demiurge còn có nhiều bộ đồ khác ngoài bộ này, những điều đó không có nghĩa là hắn có thể đối xử bất cẩn bởi nó.

Khi hắn nghĩ đến người sáng tạo mạnh mẽ của mình, hắn mỉm cười sau lớp mặt nạ, và rồi nhìn ra những con người đang rúm ró lại.

Nếu hắn ta tiếp tục với một đòn tấn công khác, sự bối rối của đối phương sẽ càng trở nên rõ ràng hơn, và từ đó, những cuộc tấn công của bán nhân tộc sẽ làm chúng tan nát hoàn toàn. Nhưng mà, hắn không sử dụng chiêu vừa rồi với mục đích đó.

Demiurge chỉ có thể thỉ triển một số lượng rất nhỏ phép thuật, và chỉ còn duy nhất một ma thuật bậc mười khác lúc này. Sức mạnh thật sự của hắn nằm ở những kỹ năng, và trong khi hắn sử dụng chiêu đó chỉ để bảo toàn sức mạnh của mình, khung cảnh phía trước mắt hắn cũng đã đủ bi thảm rồi.

Không có dấu hiệu nào của những đợt phản công. Chúng trông có vẻ đang tuyệt vọng để cố gắng thu thập thêm thông tin và tái tập hợp.

Chỉ huy của chúng chưa chết... và sự bối rối của chúng không có vẻ bởi vì sự hồ nghi về bọn ta... Nó có thật sự ổn không nhỉ?

Demiurge quay lưng lại về phía con người, đi tới hàng ngũ nô lệ của hắn ta. Hắn thậm chí còn không phòng bị chống lại khả năng bị tấn công từ đằng sau.

Hắn có thể thả lỏng được như này bởi vì tất cả những thông tin mà hắn thu thập.

Demiurge rất mạnh.

Thật vậy, hắn ta có thể là hạng thấp giữa những thủ hộ về tầng nhưng hắn tự tin việc sẽ chiến thắng trong trận chiến. Đó là bởi vì hắn biết rằng những cuộc chiến chỉ được diễn ra chỉ khi hắn tự tin sẽ chiến thắng. Điều đó cũng có nghĩa rằng, hắn sẽ không chọn chiến đấu nếu không thể thắng, hoặc không thể nhận được điều gì đó đáng giá hơn.

Chỉ có một người duy nhất Demiurge không thể đánh bại - nói cách khác, có một đối thủ duy nhất mà Demiurge không thể chuẩn bị đủ để chắc chắn là mình có thể thắng được.

Người đó sở hữu trí thông minh vượt trội hắn, lập những kế hoạch không thể tưởng tượng nổi, một tầm nhìn ra thế giới có thể mở rộng đến vô tận, đỉnh cao tuyệt đối, người nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Ngài ấy là đấng thống thị tối thượng của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick - Ainz Ooal Gown.

Đấng Tối Cao mà Demiurge đã nguyện trung thành.

Tạo ra một số lượng lớn undead là một phần kế hoạch của ngài ấy. Một khi kế hoạch bắt đầu có tác dụng, không ai có thể gây nguy hiểm cho Ainz-sama nữa. Thật đáng sợ làm sao! Có vẻ rằng những kẻ khác vẫn chưa nhận ra sự thích thú như thế nào khi được thống trị bởi Đấng tối tao như vậy -

Một tiếng 「đon」 vang lên. Đây là lần đầu tiên có thứ gì đó xảy ra mà Demiurge không dự đoán trước. Hắn quay lại nhìn vào nguồn gốc tiếng động.

Nó trông có vẻ là ai đó đã nhảy xuống từ bức tường. Người đàn ông đó từ từ đứng thẳng dậy.

" Sếp, sếp chết rồi. Anh ta, anh ta là người ta muốn đánh bại!"

Gã đó dùng hai tay rút ra hai thanh gươm khi nói thế.

Demiurge thăm dò gã đó từ vẻ ngoài. Hắn nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Cấp độ đe dọa - E

Tỉ lệ lỗi - E

Độ quan trọng - E

Nói cách khác, gã ta không hơn gì rác rưởi. Tuy nhiên, gã vẫn là một trong những Cửu Sắc - Trong khi tất cã bọn chúng không có gì ấn tượng, hắn dã nghĩ rằng sẽ tốt nếu bắt gã và thực hiện một vài loại thí nghiệm trên gã.

"Uooooooooh!"

Gã hét lên hi chạy tới hắn.

Chậm, quá chậm. Nếu đây là tốc độ tối đa của gã đó, không phải gã nên sử dụng não nhiều hơn sao? Ví dụ như sử dụng 「Silence」 để tiếp cận trong yên lặng và rút ngắn khoảng cách giữa hai bên...

Đây là khoảng cách mà đồng đội hắn có thể rút ngắn ngay lập tức.

Người đàn ông này - chậm chạp - chạy tới hắn.

Theo thông tin mà Demiurge đã thu thập được, năng lực thấp kém của gã là có thể sử dụng đòn đánh đặc biệt mạnh hơn bình thường nhiều lần và đổi lại sẽ phá hỏng vũ khí của gã. Vì vậy, gã có mỗi tay một kiếm, và nhiều kiếm ở thắt lưng.

Mình nên giết gã sao nhỉ? Nếu mình kết thúc hắn như thế này, hay là mình nên đứa tên đó về và mình có thể - à, hắn cuối cùng cũng đến rồi.

Sau khi đảm bảo rằng mình sẽ không khiến tên đó chết trong đống máu, Demiurge ra lệnh.

"「 ... Hãy tự đâm vào cổ họng bằng kiếm của ngươi 」"

Một tiếng rên khô khốc.

Một cái nhìn lúng túng trong đôi mắt của gã khi hắn tự cắt cổ mình với những lưỡi kiếm trên tay. Mắt hắn mờ đục như những hòn bi vào lúc hắn đổ sụp xuống đất.

Những tiếng kêu đau đớn từ phía bức tường.

Demiurge xoay người, đi về phía người đàn ông, và túm cổ áo hắn lên với một cái móng ngón trỏ trước khi quay lại phía quân của hắn.

Sau khi quay lại hàng ngũ, những đại diện của nhiều bộ tộc - không phải tất cả họ đều giữ sức mạnh - tụ tập trước hắn.

Trong tâm trí Demiurge, có hai loại bán nhân loại.

Một loại thèm khát máu thịt và xem con người như đồ ăn. Chúng sẽ vâng lời kẻ mạnh, và chúng vui vẻ vâng lời Demiurge. Còn loại kia, những kẻ phải cúi đầu trước sự khủng bố của Demiurge và họ vâng lời trong sợ hãi.

Demiurge đã chọn loại sau."Ngươi đã mất quá nhiều thời gian để tập hợp lại."

Khi nói thế, Demiurge tóm lấy ngẫu nhiên một bán nhân loại hắn chọn từ nhóm. Chủng tộc của nó được biết đến như là Blue Maggot. Sau khi làm vậy, hắn lột da nó từ vai. Trong khi Demiurge khá yếu giữa những thủ hộ vệ tầng, với thế này thì hắn vẫn quá đủ.

Bán nhân loại bị lột da - cùng một chút thịt - đã đổ sập xuống đất trong rên la đau đớn, la hét không thành lời.

" Bây giờ, bắt đầu tấn công. Không được để mất mát quá nhiều. Nhiệm vụ chính sẽ bắt đầu sau khi chúng ta qua được bức tường này," Demiurge nói với giọng nhẹ nhàng.

Sự tử tế chân thành của hắn chỉ dành cho những cư dân của Nazarick . Hắn là người rất dịu dàng khi đối xử với những người bạn của mình, Tuy nhiên, với tất cả những kẻ khác, sự tử tế của hắn chỉ quan tâm như đó là công cụ.

Sau khi nhận mệnh lệnh, những bán nhân tộc chạy về lại những bộ tộc của mình. Gã bán nhân loại ngã xuống ban nãy cũng không ngoại lệ.

Thông điệp chúng nhận được là những ai vâng lời Demiurge sẽ nhận được kết quả tốt và một định mệnh vui vẻ, theo lẽ đó cũng mang theo thông điệp nếu nhận được kết quả đối nghịch điều đó nghĩa rằng tương lai của họ sẽ không có gì vui.

Demiurge cười nhẹ nhàng khi hắn thấy những bóng lưng đang rút lui của những người thú.

" - Vậy, Chúng ta hãy bắt đầu bước kế tiếp của kế hoạch, -- Những con quỷ."

Demiurge kích hoạt một kỹ năng của hắn và triệu hồi một lượng khổng lồ những con quỷ mà hắn có ý định sử dụng như những con tốt thí.

Trong khi những con quỷ này cực kỳ yếu so với Demiurge, triệu hồi những con quỷ mạnh hơn nghĩa là hắn không thể triệu hồi quá nhiều. Điều quan trọng của chiến dịch này là lan truyền tin đồn rằng đội quân của Thánh Quốc đã bị tấn công bởi những con quỷ, vậy nên bây giờ ưu tiên về số lượng hơn.

" Nghe kỹ đây. Hỗ trợ những bán nhân loại khi chúng đang làm nhiệm vụ. Kèm theo, hạn chế việc truy đuổi con người, không có gì ngu ngốc như việc không chấp nhận một vài kẻ nào chạy thoát."

Những con quỷ hạng thấp gật đầu và rú lên bầu trời một lượt.

Trong khi những quái vật triệu hồi thì chia sẻ tri thức một mức nhất định nào đó với người triệu hồi, những thông tin nói ra đó khá là bất chợt và không kế hoạch trước. Đó tốt nhất nên chú ý nó như là khả năng nói đến bạn từ đối thủ. Vì vậy, đó là một điều quan trọng để ra lệnh bằng lời với những sinh vật triệu hồi. (Nghĩa là những con quỷ triệu hồi có trí tuệ của kẻ triệu hồi nhưng mệnh lệnh vẫn cần được nói bọn nó mới hiểu)

Vậy bây giờ... thật tốt nếu bóng đập trúng vào mục tiêu. Tâm trí sáng suốt của Demiurge suy nghĩ về tất cả những loại tình huống, và sau khi tính toán hàng tá khả năng, hắn đã hiệu chỉnh thích đáng để đạt được mục tiêu. Những sự sai lệch nhỏ cũng trong sự dự liệu của hắn. Tuy nhiên, có những lần, lúc đó những kẻ ngu ngốc đã đột ngột dẫn đến những tình huống phát sinh ngoài dự liệu của hắn.

Chắc chắn với người có trí tuệ như Ainz-sama thậm chí còn có thể dự tính được hành động của những kẻ ngu ngốc đó... Mình vẫn còn một con đường dài để đi. Nghĩ đến nó, sẽ tốt hơn nếu mình chia sẻ điều này với Ainz-sama chứ...

Khi nghĩ về nó, trái tim Demiurge rung lên không kiềm được. Hắn đã dành một lượng lớn thời gian để chuẩn bị dàn dựng khung cảnh này; nếu hắn thậm chí không thể chia sẻ điều này với chủ nhân của mình, Demiurge sẽ làm gì?

Thưa quý bà và quý ông của Thánh Quốc, tôi có một mong ước chân thành. Vui lòng chấp nhận Ainz-sama tận hưởng những đau khổ của quý vị.

... Mặc dù, Ainz-sama sẽ sắp xếp kế hoạch của mình ra sao để kết quả tốt hơn?

Demiurge mỉm cười, trái tim hắn lấp đầy sự mong chờ và thích thú, như một học sinh đang đợi người giáo viên đáng tôn trọng chỉ vẻ hướng dẫn.

Ồ, Để học từ những hành động của Ainz-sama, tiến hành hướng đến cải thiện bản thân, và khắc sâu hơn lòng trung thành. Thật tuyệt vời làm sao!

Với Demiurge, người được sinh ra để phục vụ những Đấng tối cao, không gì vui thích hơn sự trung thành đến chủ nhân mình.

"Ahh, Mình trông chờ điều đó..."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 1: Phần 3

Những tin tức về việc liên minh của những bán nhân tộc - Một đội quân khổng lồ, ở đó - nghiền nát pháo đài trung tâm và tiêu diệt một lượng lớn binh lính và đã vượt qua được bức tường, bắt đầu lan truyền khắp Thánh Quốc.

Thủ lĩnh của liên minh bán nhân tộc được gọi là Chúa Quỷ Jaldabaoth.

Hắn chính là con quỷ đã gây nên vụ tàn phá lớn ở Vương Quốc, và theo lời đồn, hắn đã sử dụng một ma thuật mạnh mẽ để xé nát bức tường cũng như cái tôi của nhân loại.

Liên minh của bán nhân loại được tạo thành từ 18 chủng tộc, và số lượng của chúng ước chừng hơn 100.000. Đội quân bán nhân loại này hiên đang tập trung phá hủy bức tường và các pháo đài, hiện nay tiến trình của chúng đang bị đình trệ.

Sau khi tìm hiểu điều này, thủ lĩnh của Thánh Quốc - Holy Queen - Phát lệnh huy động tổng động viên cả nước.

Vì lãnh thổ của Thánh quốc thì vươn ra hai hướng Bắc và Nam ở cạnh vịnh trung tâm, bất cứ một lực lượng huy động nào tự nhiên sẽ hình thành 2 đội quân --- Đội quân Bắc Thánh Quốc và đội quân Nam Thánh Quốc.

Những đội quân di chuyển đến địa điểm quan trọng của mình - thành phố Kalinsha ở phía bắc, và thành phố Dibonei ở phía nam - Nơi mà họ sẽ do thám hành động của đối phương trong nhiều ngày.

Nhưng báo cáo họ nhận được từ những đội quân giám sát của bức tường khiến cho tình huống càng thêm căng thẳng.

-- Liên minh bán nhân tộc, với tất cả sức mạnh của mình, đang di chuyển về hướng tây ---

"Thật sao? Vậy nơi này sẽ trở thành một chiến trường..."

Người vừa nói là Breeding Sow #1, Calca Bessarez

(*TL: Theo tìm hiểu thuật ngữ Breeding Sow được dùng để ám chỉ những người phụ nữ chỉ có mục đích tồn tại là để duy trì nòi giống, không tham dự vào các vấn đề khu vực, nhà nước hay thế giới. Theo ý mình thì những người này là những chị em kết nghĩa và dùng tài năng hơn người của mình để vượt qua rào cản của văn hóa, nắm giữ vị trí quan trọng. Cách gọi này như để chế giễu hình thức trọng nam khinh nữ)

Vì vai trò thấp của cô ấy trong khả năng được kế thừa ngai vị -- Chỉ những người đàn ông được thừa kế ngai vàng trong lịch sử Thánh Quốc cho đến nay - Đáng lý cô ấy không bao giờ được nhận vị trí Holy Queen. Tuy nhiên, vì hai phẩm chất cô ấy có, vương miệng được được đặt lên đầu cô.

Đầu tiên chính là từ vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Gương mặt cô đẹp như một bông hoa tươi chớm nở, chứa đầy sự dễ thương và trang nghiêm, và cô được ví von như "kho báu của Roble", vẻ lộng lẫy, mái tóc dài bồng bềnh như dệt từ những sợi vàng. Vẻ đẹp không gì hơn có thể so sánh như là thiên thần, và nhiều người sau khi thấy nụ cười dịu dàng của cô đã mô tả cô như một vị thánh.

Phẩm chất còn lại đó là cô là một magic caster thánh hệ cực kỳ xuất sắc. Cô là một thiên tài có thể sử dụng được phép thuật bậc 4 ngay từ lúc tuổi mới 15 và cô đã lên ngôi với sự ủng hộ tuyệt đối từ Holy King và các thần điện.

Trong mười năm tại vị, có những lời ong tiếng ve không đồng ý với sự tốt bụng quá mức của cô ấy, cô vẫn chưa làm một sai lầm nào nghiêm trọng và vì thế cô đã thống trị Thánh Quốc đến tận ngày nay. Tuy nhiên, sự thống trị này không hề vững như bàn thạch, vẫn có lửa cháy âm ỉ ở những nơi khuất mắt.

" Tôi hiểu sự đau đớn của Calca-sama, nhưng người dân sống tại Kalinsha làm vậy bởi vì họ đã tự mình chuẩn bị cho ngày này. Trong quá khứ cũng vậy, a hèm, trận chiến đó, nơi mà thành phố này là trung tâm của cuộc chiến. Đó là tại sao bức tường ở đây cao hơn và dày hơn những chỗ khác."

Người đang cố gắng xoa dịu cô là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu.

Vẻ đẹp của cô cũng như Holy Queen, đôi mắt cô chứa đựng sự lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén, như những lưỡi gươm. Cô ấy mặc một bộ giáp toàn thân ánh bạc và áo choàng. Đó là lễ phục truyền thống của hội trưởng hội thánh hiệp sĩ, bộ trang phục với ma thuật cổ đại. Thứ quan trọng nhất là thanh gươm bên thắt lưng cô, tên gọi đều được tất cả người dân trong Thánh Quốc biết tới.

Nó nổi tiếng như là một trong bốn thanh Thánh Kiếm - Holy Sword, thánh kiếm Zafarsia.

Một trong mười ba vị anh hùng, được biết như là Hắc Kỵ Sĩ, được nói là đã mang theo bốn thanh kiếm - Tà kiếm Hyumilis, Quỷ kiếm Kilineyram, Hủ kiếm Crocdabal và Tử kiếm Sfeiz. Đây là một trong bốn thanh kiếm tồn tại như là đối thủ của chúng. Tiện thể, ba thanh thánh kiếm kia được biết như là thanh kiếm của pháp luật, thanh kiếm của lẽ phải và thanh kiếm của sự sống.

Mang theo một thanh kiếm mạnh mẽ thường dẫn đến người đó sẽ trở nên đắm chìm trong sức mạnh của nó mà sao lãng những nguyên tắc cơ bản của những kiếm sĩ. Vì vậy, khi cô ấy mang theo thanh kiếm mà bình thường cô không bao giờ mang theo là dấu hiệu cho thấy cô đã quyết tâm không thể lay chuyển tham gia vào trận chiến sắp tới và chiến thắng nó.

Tên của cô là Breeding Sow #2, Remidios Custodios.

Cô là bạn thân của Calca, và là thủ lĩnh của thế hệ mạnh nhất của hội thánh hiệp sĩ trong lịch sử, nền tảng sức mạnh của cô ấy dựa trên sức mạnh quân sự. Cùng với đó, cô ấy là "White" của Cửu Sắc.

" Yup, yup. Và chúng ta cũng đã di tản toàn bộ những người không có khá năng chiến đấu đến nơi sẽ không bị thương vong rồi. Hơn nữa, cậu không nghĩ vấn đề cấp bách hơn sẽ là chi phí phát sinh trong cuộc chiến sao?"

Người đã "eeheeheehee" không có văn hóa là một người phụ nữ.

Trong khi hình dáng đôi mắt và cái miệng hơi khác với Remedios, gương mặt cô ấy vẫn mang nét giống với Remedios. Tuy nhiên, những sự khác nhau nho nhỏ cũng đủ làm thay đổi ấn tượng của người khác có về cô. Cô trông như đang toan tính cái gì đó - hay là thiếu lịch sự hơn là cô trông như là loại người có những kế hoạch đen tối đang giấu diếm.

Cô ấy là em gái của Remedios, trẻ hơn 2 tuổi, Breeding Sow #3 - Kylardo Custiodios.

Cô ấy là nữ linh mục cao cấp của thánh điện, và là thủ lĩnh của giáo hội.

Mọi người công bố rằng cô có thể sử dụng thánh ma thuật bậc bốn.

Tuy nhiên, đó chỉ là một lời nói dối, những người thân cận với cô đều biết rằng cô có thể thi triển được đến ma thuật bậc năm.

Tiện thể, cô không phải là một trong Cửu Sắc. Trong khi những thánh điện thì dưới quyền của Holy Queen, thì chính quyền nhà nước không ban danh hiệu màu sắc cho người của họ để tránh những vấn đề với sự cân bằng quyền lực.

Những người chị em được biết đến như là thiên tài nhà Custodios, đôi cánh của Holy Queen.

Đến tận bây giờ, nhiều quý tộc đã nghi ngờ về việc kế thừa ngai vị của Calca khi cô là một phụ nữ, và họ tự hỏi rằng có chăng cô cũng đã làm gì đó tương tự cho những người chị em. Vì vậy, họ thường nói xấu cả ba người họ 1 lượt.

Trong khi những lời đồn thổi về họ đã được dẹp sạch, thì một mảnh nhỏ lời đồn vẫn còn lại. Cả ba người họ đều chưa kết hôn - Không có người yêu - và nó nói rằng họ trong một mối quan hệ yuri yuri (đồng tính nữ tay 3 :3 *TL: Mình thích). Tuy nhiên Calca đã bác bỏ nó, cô không thể thoát được lời đồn đó và nó là lý do chính cho nguồn cơn thất vọng của cô."

Chỉ nghe thôi cũng khiến tôi đau đầu. Khá là tệ rằng chúng ta sẽ chả giành được gì thậm chí khi chúng ta chiến thắng."

"Tuy nhiên, họ nói rằng những bán nhân tộc lần này có những trang bị khá tốt. Tại sao không chỉ việc bán đi đồ của bọn chúng.?"

" Chính nó - chị biết rằng em không thể thông qua chuyện đó được, onee-sama. Hãy nói về việc chúng ta muốn bán giáp của chúng - chúng ta sẽ bán ở đâu chứ? Chị đã nghĩ về nó chưa? Chúng ta chỉ có thể bán chúng qua bên kia đại dương, nhưng áo giáp của bán nhân tộc sẽ không phổ biến và nó cũng chỉ có giá như phế liệu. Bên cạnh đó, chúng ta nên tránh việc tăng cường sức mạnh cho những nước khác đến khi bức tường bị phá hủy được xây lại. Đặc biệt, em hy vọng rằng chúng sẽ không rơi vào tay của Vương quốc Sorcerous."

" Hử?! Em không thích vương quốc Sorcerious hả? Sao chị chưa bao giờ nghe về điều đó nhỉ?"

" Không linh mục nào thích chúng. Chị cũng vậy đúng không Calca-sama."

Calca đã suy nghĩ, khi phần tăng lữ và là Holy Queen, cô không thích chúng. Tuy nhiên, như là người đứng đầu của đất nước -

" - Nhiệm vụ của một vị vua là yêu thương đất nước của mình, yêu thương người dân, và ban cho họ hòa bình. Chỉ cần ông ta làm thế, nó sẽ ổn thôi, đúng không?"

Những người chị em nhìn nhau phía trước Calca." Yêu thương? Không thể nào, Làm sao mà undead có thể cảm thấy như thế được?"

" Em đồng ý với onee-sama. Undead - Em không nghĩ chúng có thể yêu thương như chị, Calca-sama."

" Hai người đừng quá cố chấp. Hơn nữa, hai người không thể nói xấu người mà thậm chí còn chưa gặp mặt, đúng không?"

Cái nhìn bối rối trên gương mặt họ trông rất giống nhau. Calca nghĩ rằng họ đúng là chị em, và sau khi dặp tắt nụ cười trên mặt, giọng cô ấy trở nên nghiêm túc.

" Những người thuộc hạ của em nói gì? Kylardo, nói tôi nghe về kế hoạch xử lý Jaldabaoth."

Holy Queen đã không tham gia trong cuộc họp chiến lược Thay vào đó, cô đã đi xung quanh để khích lệ sĩ khí của binh lính. Đội quân của Thánh Quốc thì được rèn luyện tốt hơn những nước khác, họ cuối cùng là những lính nghĩa vụ. Điều quan trọng để khích lệ họ... sự quyến rũ.

" Vâng, Chúng ta đã thảo luận xử lý như thế nào về những tình huống như bán nhân tộc bao vây thành phố này, vượt qua nó, tiến về phía nam, chia ra để đến những mục tiêu khác, vân vân và vân vân." Những lúc như thế này càng củng cố niềm tin của cô ấy về những người chị em thì giống nhau, nhưng không như nhau. Nếu cô ấy hỏi người chị câu hỏi này, câu trả lời cô ấy nhận được sẽ khiến cô muốn ôm đầu trong bối rối." Tôi hiểu... vậy, khả năng nào em nghĩ có thể nhất?"

"Cuộc xâm lăng đã đạt đến nước này, thì có khả năng nhất là chúng sẽ chọn bao vây thành phố này. Tuy nhiên, có vấn đề với điều đó."

"Ừm, đúng."

" Ý của em là gì?"

Remedios cũng không tham gia cuộc họp vì cô ấy là vệ sĩ của Calca. Tuy nhiên, sự thật là cô không nắm được câu trả lời mà Holy Queen đã ngay lập tức nhận ra là vấn đề khác.

" ... Onee-sama. Em đang nói về con quỷ gây ra vụ tàn phá ở Vương Quốc, Jaldabaoth. Trong khi không thể nói được hắn thông minh chừng nào, những con quỷ thì có kỹ năng và mưu mẹo Hắn có thể lập một kế hoạch chúng ta không thể đoán được.

" Chị hiểu rồi... Những thuộc hạ phải xử lý chiến thuật và lập kế hoạch chắc hẳn đã rất khó khăn..."

Trong khi có nhiều điều cô ấy muốn nói cho thủ lĩnh của hội thánh hiệp sĩ, Calca đã đột ngột ngăn mình làm thế.

"... Điều này khá là bực mình. Vậy, nếu bán nhân tộc bao vậy thành phố này, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Lương thực thì khá đầy đủ, thì một cuộc chiến phòng thủ sẽ làm giảm sĩ khí. Em cũng đã xem xét điều đó rồi chứ?"

" Vâng. Bình thường, tất cả chúng ta sẽ phải đợi quân tiếp viện từ phía nam đến, nhưng chúng ta đã nhận được báo cáo nói rằng Jaldabaoth đã sử dụng một sức mạnh bí ẩn để phá hủy tường thành trong một đòn. Đó là một mối lo đáng kể..."

Ba người họ nhăn mặt. Bất cứ ai cũng sẽ buồn phiền khi nghĩ về những gì xảy ra với bức tường, nhưng Calca biết cái gì sẽ tiếp diễn.

Remedios chỉ đơn giản là bắt chước những gì hai người kia đang làm. Remedios không thích suy nghĩ, và cô ấy cũng là người rất bướng bỉnh. Đó là một khiếm khuyết, nhưng nó cũng là lý do cô ấy có thể thể hiện được công lý tuyệt đối.

Tự nhiên thì công lý rất khó để trông đợi. Ví dụ, tưởng tượng nếu có hai đứa trẻ, một là con người một là bán nhân loại. Đều rất thánh thiện và vô tội, chúng trở thành bạn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ bán nhân loại bị những người lớn khám phá ra, nó sẽ bị nhốt lại, và đứa trẻ loài người sẽ cầu xin tha mạng cho nó. Tuy nhiên, nếu họ để đứa trẻ bán nhân loại đi, nó có thể lớn lên và trở thành mối đe dọa cho con người. Vậy việc giết đứa trẻ bán nhân loại là đúng hay sai? Đó không phải là câu hỏi có thể dễ dàng trả lời.

Calca sẽ tha cho nó mà không lưỡng lự.

Remedios sẽ giết nó mà không cần nghĩ một giây. Thêm nữa, cô sẽ khẳng định rằng cô là lẽ phải, và không hề cảm thấy tội lỗi về điều đó. Trong trái tim cô, bất cứ những gì cô làm vì lợi ích của quốc gia, và nhân dân đều được chấp nhận.

Khi lên ngai vàng của Holy Queen, Calca đã tuyên bố với hai người bạn thân, "tớ sẽ ban hạnh phúc cho những kẻ yếu đuối, và khiến cho đất nước trở thành nơi không ai phải khóc". Câu trả lời cô ấy được nhận lại. "Tớ sẽ hỗ trợ cậu điều này và trợ giúp cho những điều đúng đắn."

Cô thẳng thắn hơn bất cứ ai khác, trái tim cô đầy niềm tin và ánh sáng trong mắt cô giống như của một người cuồng tín.

Một người như thế rõ ràng là nguy hiểm, nhưng Calca đã không xa cách bạn mình. Những hành động chính trực của việc yêu thương người khác, yêu hòa bình, ghét điều ác, và mong muốn giúp đỡ người yếu đuối là tất cả những gì cô ấy nên chào đón.

Và nó bởi vì đó là tính cách bẩm sinh của cô ấy, những gì cô ấy nghĩ, những gì cô ấy làm điều cũng vậy. Bởi vì thế cô không nghĩ về những lời cô ấy nói, mọi thứ cô ấy nói đều đến từ trái tim.

Bất kỳ tổ chức nào - đặc biệt là những tổ chức đã tồn tại trong một thời gian dài - sẽ trở nên ù lỳ do những lo lắng và quan tâm. Ngoài ra, động cơ của họ sẽ dần dần trở nên ô uế.

Kể từ khi quyền lực nằm trong tay của một người, nó chỉ là tự nhiên mà cuộc đấu tranh quyền lực sẽ xảy ra. Ngay cả khi người chiến thắng đã được quyết định, cuộc chiến chống lại sự nghi ngờ, ghen tuông và sợ hãi sẽ tiếp tục, cho đến khi một bên cuối cùng phải chết.

Calca đã được giải thoát khỏi lời nguyền này mặc dù nửa chừng. Đó là vì cô đã đạt được sức mạnh ma thuật xếp hạng cao ngay cả khi so sánh với các thế hệ trước của Holy King, và trái tim cô đã được thoải mái. Vì thế, Calca có thể dành tinh thần chuẩn bị để lên ngôi Holy Queen, nhưng anh em của cô không cảm thấy như vậy.

Chỉ có duy nhất một người anh trai giữa những máu mủ mà cô có thể tin tưởng: Kaspand. Vì cô đã sống như thế này mọi lúc, Remedios là một nguồn động viên tinh thần cho Calca.

"Ừm, Sức mạnh không thể tin được như thế khiến tôi nghĩ đến sức mạnh của Demon God từ những câu chuyện."

"Onee-sama, Thậm chỉ cả những Demon God cũng không có sức mạnh này, Jaldabaoth là sinh vật cao cấp hơn những Demon God."

"... Thật khó chịu. Vậy chúng ta sẽ đánh bại hắn như thế nào giờ?"

" Người lo gì chứ Calca-sama! Họ nói rằng hắn ta đã bị đánh bại bởi những mạo hiểm giả Adamantite của Vương Quốc. Ngài không nghĩ rằng chúng cũng có thể làm điều tương tự sao?"

"... Thật vậy. Nếu những mạo hiểm giả tương tự của chúng ta có thể làm thế... nhưng vấn đề nằm ở liệu có hay không Jaldabaoth có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh đó để đánh sụp bức tường."

" Theo ghi chú, những phụ tá cảm thấy rằng để đánh sập bức tường chỉ trong một đòn, hắn hẳn sẽ có những vấn đề khi sử dụng chúng."

" Điều đó có thể hiểu được. Nếu hắn có thể sử dụng nó lặp đi lặp lại, vậy hắn có thể đã làm rồi. Hắn không làm bởi vì hắn chỉ có thể dùng được một lần."

Calca đồng ý với quan điểm của Remedios. Nếu có cách như vậy, không có lý do nào để không sử dụng lại đòn đó. Calca cùng lúc đó nhẹ nhàng vuốt ve vương miệng cô đang mang. Đó là một item ma thuật được dùng trong các nghi thức phép thuật đã được ban cho Thánh Quốc, [Day of the Rope]

"... Tốt, nếu chúng ta tập hợp tất cả lực lượng của mình, Jaldabaoth không phải là đối thủ không thể đánh bại, thực tế là hắn đã bị đánh bại một lần."

Guild mạo hiểm giả đã phản đối mạnh mẽ việc đi nghĩa vụ của những mạo hiểm giả vào quân đội. nhưng Calca đã không bãi miễn cho họ việc đó. Đó có thể hiểu được - đây là vấn đề quan trọng của quốc gia, và chia sức mạnh ra là ngu ngốc cực kỳ. Thêm vào đó, Guild Mạo hiểm giả không có sức mạnh như quân đội Thánh Quốc, và khiến họ vâng lời là nhiệm vụ dễ dàng.

" Đúng thế. Mặc dù tôi đoán là chúng ta đã thất bại trong việc thu thập tình báo chi tiết về hoạt động của Jaldabaoth ở Vương Quốc."

"Em xin lỗi."

"Không, Ta không có ý đó, Kylardo. Em không có lỗi. Đáng trách là ta, vì không để ý đến những tin tức của những quốc gia khác."

"Nhất định không Calca-sama. Đó rõ ràng là lỗi của Kylardo."

"Onee-sama..."

"Chà, Nó nhất định không phải lỗi của tôi. Công việc của tôi là bảo vệ Calca- sama và quét sạch lũ quái vật! Tôi không bỏ bê nhiệm vụ của mình, chúng được gọi là sử dụng tài năng một cách phù hợp!"

Remedios ưỡn ngực và tự hào trong chiến thắng.

Cô ấy đã đúng khi nói thế, nhưng mà nó vẫn khiến cô ấy phiền lòng.

"... Có thể nào Jaldabaoth đứng đằng sau những vụ việc người dân nhiều ngôi làng bị mất tích không?"

" Có thể có khả năng đó..."

Nó đã diễn ra một thời gian, ở những khu dân cư có khá nhiều dân làng đã bị mất tích. Cuối cùng, họ không thành công trong việc thu thập thông tin và chỉ ra thủ phạm, nhưng có khả năng là Jaldabaoth đã đứng đằng sau giựt dây.

"Nếu vậy, chúng ta cần thu xếp cái này trước khi đánh bại Jaldabaoth. Nói về nó, nếu Vương Quốc kết liễu được hắn, chúng ta sẽ không gặp rắc rối như này.. Có phải Gazef Stronoff đánh với hắn không?"

Kylardo nhìn Calca với vẻ mặt bối rối.

Mắt cô ấy có vẻ như đang hỏi. "Chị chưa nói với Nee-san sao?" Vì vậy, Calca đưa cho cô ấy một biểu hiện cho câu trả lời những nghi ngờ đó , và rồi cô ấy mỉm cười mệt mỏi.

Dịch ra nghĩa là "dĩ nhiên là tôi nói rồi. Tôi đã nói cô ấy về Jaldabaoth đã tấn công Thủ đổ Hoàng Gia như thế nào, những mạo hiểm giả đánh bại Jaldabaoth như thế nào, những con quỷ khác xuất hiện và như thế nào để Warrior-Captain đánh bại tất cả chúng. Tôi đã nói cô ấy mọi thứ... vậy nên hẳn là cô ấy đã gật gù và nghe tai này lọt qua tai kia."

"... Em thật sự cảm thấy tiếc cho trợ lý của Nee-san."

"Hửm!? Tại sao hai người lại nói về họ một cách đột ngột vậy?"

Kylardo không trả lời câu hỏi đó, thay vào đó xoắn lọn tóc cô ấy quanh ngón tay.

Vì Remedios không suy nghĩ điều gì, vậy nên phải có ai đó hỗ trợ đằng sau, đó chính là họ.

Cô có thể đánh giá sâu sắc về những gì họ đã trải qua. Tuy nhiên, sự ngây thơ của Remedios - Hay sự ngu ngốc, nếu không phải là một người lịch sự -- hẳn phải có khả năng hồi phục linh hồn, hay có khả năng trung hòa những điều tích cực và tiêu cực với nhau.

"...Hà. Em chỉ biết một chút, nhưng hình như, ông ta đánh với những con quỷ khác, lũ đó được bọc trong những lớp vảy."

" Thật sao. Tốt, nếu ông ta đã đánh bại Jaldabaoth, sẽ không kết thúc như thế này rồi. Hay đừng nói với tôi những mạo hiểm giả Adamantite mạnh hơn ông ấy nha?"

" Em không chắc lắm, nhưng em nghĩ cũng có thể trong trường hợp đó..."

Remedios nhíu mày không vui.

Cô ấy chắc hẳn không vui vì người nào đó có sức mạnh mà cô ấy biết rõ lại bị vượt qua bởi một người khác.

"Chà, tất cả những gì ông ta biết chỉ là sử dụng kiếm. Nếu ông ta có những cách xử lý với lũ quỷ như chúng ta, mọi việc hẳn sẽ khác."

Một trận chiến thuần về sức mạnh, những thánh hiệp sĩ không ngang với những chiến binh. Tuy nhiên, đó không phải là trong trường hợp đánh với những sinh vật xấu xa. Remedios đã đúng, nhưng Kylardo vẫn thở dài lặng lẽ.

Đúng lúc đó, Calca đã tưởng như rằng cô nghe thấy tiếng chuông.

Remedios ngay lập tức bật lên hành động. Những lúc như thế này, cô ấy sẽ hành động đầu tiên.

Cô mở tung cửa sổ.

Không khí đầu thu theo vào, và không khí ấm áp bởi cơ thể họ bị thổi đi.

Gió liên tục, không khí mát mẻ mang theo nó tiếng chuông reo. Đó là bằng chứng cho thấy những gì mà cô từng nghe trước đó không phải là một âm thanh ma quái gây ra bởi tai cô vang lên. Không, nó sẽ tốt hơn nếu cô ấy chỉ vừa nghe nhầm.

Vào lúc đó, cô nghe thấy những âm thanh của nhiều bước chân từ hành lanh.

"Calca-heika, vui lòng đứng sau tôi."

Remedios nhanh chóng rút thánh kiếm Zafarisia và di chuyển, đặt bản thân giữa Calca và cánh cửa.

Cánh cửa bật ra.

"Thưa bệ hạ!"

Cô nhận ra người đàn ông đầu tiên tiến vào phòng khi anh ta hét lên với giọng rất lớn - Anh ta là đội trưởng.

" Chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại vội vã vậy?"

Giọng của Remedios mang theo vẻ khiển trách, và đội trưởng trả lời với giọng điệu không rành mạch.

"Không còn thời gian để chậm trễ nữa! Thưa bệ hạ! Là Jaldabaoth! Jaldabaoth đã xuất hiện bên trong thành phố! Hắn bắt đầu phá hủy thành phố với nhiều con quỷ trên phố! Còn nữa, nhưng bán nhân tộc đã di chuyển! Trông có vẻ chúng tiến về nơi này!"

"Ngươi nói gì?!"

"Chúng tôi đã trông thấy đội quân bán nhân tộc ở vùng lân cận. Chúng tôi không biết cách nào bọn chúng qua mặt được canh phòng của chúng ta, chúng ta đã bị dẫn đến những thông tin sai lệch! Trận chiến sắp bắt đầu ngay bây giờ!"

Trong khi những thông tin bất ngờ làm cô bối rối, chỉ qua vài giây. Calca ngay lập tức trở lại điệu bộ của một nữ hoàng và ra lệnh.

"Những điều này làm thay đổi kế hoạch của chúng ta, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu chiến đấu với Jaldabaoth. Khi chúng ta đối đầu với hắn, chuẩn bị nghênh chiến với đội quân bán nhân tộc. Chuyển lệnh của ta đến những mạo hiểm gia."

Khi cô nghe thấy tiếng đáp trả của những thuộc hạ, sự nghi ngờ trong tim Calca nổi lên trở lại.

Có phải cô đã coi thường Jaldabaoth?

Dĩ nhiên, cô không có ý định coi thường con quỷ đã dễ dàng phá hủy bức tường. Nhưng cảm giác rằng cô có thể đánh bại hắn là một sai lầm sao? Có phải sẽ tốt hơn nếu như rút lui và kết thúc việc tìm hiểu kẻ địch?

Không. Calca phủi đi những sự yếu đuối đang nảy nở trong tim cô.

Nếu họ không chiến đấu bây giờ, vậy là khi nào?! Khi việc quan trọng là biết về kẻ thù, bây giờ là cơ hội duy nhất họ có để đánh hắn ta với tất cả sức mạnh. Sau đó, sự kiệt quệ trong trận chiến sẽ làm suy yếu nguồn tài nguyên của họ, và nó sẽ trở nên càng lúc càng khó khăn hơn trong việc tập trung sức mạnh họ có thể điều động như bây giờ.

Thêm vào đó, liên tục rút lui đến khi họ hoàn thành việc thu thập thông tin cho chiến dịch về cơ bản sẽ khiến cho đất nước của họ bị dẫm đạp dưới chân.

Nếu vậy, không thể đong đếm được số người dân phải chịu khổ.

"... Ta sẽ làm để người dân được sống trong những ngày hạnh phúc, và làm cho đất nước này thành nơi không ai bị thương."

" Đúng vậy, Calca-sama!"

Remedios mỉm cười theo những lời Calca lẩm bẩm để tự động viên mình.

Đó là những lời cô ấy đã nói trong quá khứ, trước khi cô biết sự thật về thế giới, tuy nhiên, những thứ đó với họ bây giờ, có vẻ là mục tiêu không thể đạt được.

" Hừm! Hắn ta đã quá tự mãn khi hắn băng qua bức tường, nhưng nghĩ về việc hắn không mang theo đội quân bán nhân loại của hắn!" Remedios lửa giận bốc cao. Phải phải thật sự như thế? Không, nó nên là như thế, tuy nhiên, cô không thể cởi bỏ được cảm giác có gì đó không đúng đang cuộn lên quanh trái tim cô.

"... Đừng mất cảnh giác, được chứ?! Nên như thế khi đối phó với những đối thủ mạnh như vậy?!"

" Dĩ nhiên, Calca-sama! Tôi không có ý định bất cẩn đâu! Với thanh kiếm thánh này, tôi sẽ cắt đầu con quỷ đó và dâng lên cho ngài!"

Không tốt. Mình không thể bình tĩnh cô ấy được nữa.

Đó là những gì Calca nghĩ, nhưng cô không lo lắng về cô ấy.

Đó là bởi vì Remedios là một con người khác khi bước vào chiến trường.

"Ahh~ Sẽ không cần cái đầu đó, nhưng lòng trung thành của cô khiến ta rất vui. Trong trường hợp đó, liên quan đến kế hoạch giết Jaldabaoth... ngươi có thể kiếm cho chúng ta ít thời gian?"

"Dĩ nhiên, thuộc hạ đã gửi đi lực lượng tiên phong để chuẩn bị cho kế hoạch của người."

Trong khoảng khắc đó, Calca cảm thấy một nỗi đau trong tim. Đó là bởi vì mang theo mệnh lệnh như vậy chính xác là gửi họ vào chỗ chết.

Những người lính sẽ đi ra ngoài và đánh với Jaldabaoth, mặc dù không hề có cơ hội chiến thắng.

Một trong những nhiệm vụ của cô như một vị vua là đánh đổi mạng sống của một ít để sống sót số nhiều. Vì vậy, cô không thể khóc lóc hay chờ đợi ở đây.

Những người lính từ bỏ mạng sống mình cho cô, vậy nên cô cần thể hiện thuyết phục họ rằng đây là một trọng trách vinh quang.

Cô sẽ phải đóng vai như một nữ hoàng tối cao, đáng tôn trọng vượt trên những người khác, Holy Queen.

"Đến lúc rồi, đi nào!"

Tiếng vỗ tay của cô là tín hiệu cho tất cả mọi người di chuyển.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 1: Phần 4

Remedios nắm chặt thanh thánh kiếm và chém vào một con quỷ -- tên của nó cô đã được nghe từ cấp dưới nhưng cô hoàn toàn quên rồi - thành 2 nửa. Bao bọc bởi sức mạnh hệ thánh, lưỡi gươm có thể gây nên những vết thương trầm trọng lên cơ thể của những tạo vật xấu xa, và nó cực kỳ hiệu quả. Cô hạ gục những con quỷ đang nổi loạn khắp thành phố từ con này đến con khác. Những con quỷ gục xuống biến mất với một làn khói trắng dày bốc hơi ra từ vết thương. Trong giây lát, không còn dấu hiệu của con quỷ ở đó.

Tuy nhiên, những dấu vết thành phố bị tàn phá vẫn còn đó.

"Làm sao chuyện này có thể?"

Cô nhìn vào một người lính đã gục xuống - đó không phải là một người lính vệ binh mà chỉ là một lính tuần tra - và Remedios gầm lên giận dữ.

Áo giáp da đã bị cắt rách, tay đang ôm chặt vùng bụng đẫm máu. Cô thậm chí còn có thể thấy được màu hồng của nội tạng anh ta. Gương mặt anh ta đã nhợt nhạt, trắng không còn giọt máu.

Vì cô không biết một chút gì việc cứu thương, kinh nghiệm của cô chỉ đủ để cung cấp thông tin cho cô ra quyết định. Không còn thời gian để đưa những người lính bị thương quay trở về điểm tập trung quân y. Cô sẽ cần chữa trị cho họ bằng ma thuật.

Những người lính thì chưa chết, không phải vẫn sống sót được nhờ một phép màu nào đó, cũng không phải bởi những người lính này giỏi, vậy đây có phải mục tiêu của lũ quỷ không? Nói đến điều đó, cô không biết những con quỷ đang toan tính điều gì.

Tuy nhiên, nếu đơn giản chọn việc bỏ mặc những người lính đến chết không tồn tại trong trái tim của Remedios. Không ai vứt bỏ những người lính dũng cảm, người đã chọn trở thành tấm khiên cho quốc gia để kiếm thêm thời gian cho người khác. Và điều quan trọng nhất là những thánh hiệp sĩ đại diện cho lẽ phải.

"Bắt đầu hồi phục cho anh ta!"

Đi theo Remedios không chỉ những thánh hiệp sĩ mà còn nhiều linh mục. Cô ra lệnh đến họ.

Đáp lại, một trong những thuộc hạ của cô bước tới và khẽ trả lời:

" Không phải tốt hơn là để cho những cứu thương đằng sau cấp cứu cho anh ta sau? Nếu chúng ta sử dụng mana của những linh mục ở đây, chúng ta có thể sẽ không đủ mana để chiến đấu với Jaldabaoth, cùng với những con quỷ của y -"

" Ahhh, quay lại sau khi ngươi có thể trả lời ngắn gọn trong 10 chữ! Đây là lệnh! Chữa trị cho anh ta để anh ta có thể tự mình đi đến điểm cứu thương! Còn nữa -"

Lúc này, Remedios lườm vào người thuộc hạ bên cạnh và nói:

" - Tôi không thể nghe anh lẩm bẩm thông qua cái mũ giáp được, nói to lên!"

"À, Không, Không có gì..."

" Rất tốt!"

Phép hồi phục làm cho vết thương của người lính hồi phục nhanh chóng, đương nhiên là nó không hồi phục hoàn toàn. Sau cùng đây chỉ là ma thuật bậc 1, và nó không thể hồi phục hoàn toàn người lính đang hấp hối sắp chết. Tuy nhiên, nó cũng đủ để hồi phục cho những người lính để chỉ nơi nào để họ lảo đảo bước đến. Vì những người lính không còn bị nguy hiểm đến tính mạng, không cần hồi phục họ thêm nữa. Remedios vẫn nhớ rằng em gái mình đã không ngừng cằn nhằn về việc phải khôn ngoan sử dụng những nguồn lực hạn chế.

" Người lính dũng cảm, đứng lên và nghe này. Chúng tôi đã thực hiện sơ cứu vết thương của anh, vậy hãy rút lui đi! Sau đó, để cho những quân y ở sau giúp anh."

Cơn đau từ việc bước đi đủ để làm người lính chảy nước mắt, nhưng cô không còn thời gian để nghe chúng nữa. Cô phải đến địa điểm trước khi Jaldabaoth đến.

Những người lính cũng cảm nhận được ý nghĩa trong ánh nhìn mạnh mẽ của Remedios. Không ai nói gì hay phản đối, họ đơn giản im lặng rút lui.

" Được rồi! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau!"

Remedios khẩn trương hướng đến nơi quân lính của cô. Bộ giáp kim loại nhẹ và dễ dàng di chuyển hơn vẻ bề ngoài, và với khả năng thể chất của cô, cô có thể đến điểm tập trung nhanh hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, em gái cô, Calca và những thuộc hạ thường nói với cô: "Đừng có tự mình xông vào mọi lúc như thế!" vậy nên Remedios kiềm chế mong muốn khẩn trương và dùng tất cả sức mạnh để dập tắt mong muốn tăng tốc đến đích.

Rất sớm, Remedios đến được địa điểm của cô ấy, một góc của thành phố.

Những con đường tỏa ra trước họ, việc di tản đã hoàn thành một lúc, vậy nên không còn ai trên những con đường nữa.

" Thưa ngài, nếu chúng ta đi theo con đường này và rẽ phải, rồi tiếp tục rẽ phải, chúng ta sẽ đến quảng trường, nơi chúng ta chờ đợi Jaldabaoth. Ngài có muốn chúng tôi thám thính trước không?"

"Không, đợi Calca-sama và em gái ta - và những mạo hiểm giả. Sau đó, ngươi thực hiện việc kiểm tra lần cuối và treo biểu ngữ lên!"

Tuân theo lệnh của Remedios, những thuộc hạ của cô cột một lá cờ đến một toà nhà ở xa. Đây là để xác nhận với những đơn vị khác là những thánh hiệp sĩ tinh nhuệ được dẫn bởi Remedios đã đến.

Chiến dịch của họ sẽ bao gồm cả Calca và những vệ sĩ riêng của cô, Kylardo và nhóm nhỏ lính đến từ những thánh điện, những mạo hiểm gia hạng cao và những thánh hiệp sĩ được Remedios tuyển chọn. Bốn đơn vị sẽ chia ra và hướng đến khu vực của Jaldabaoth.

Có khoảng 500 thánh hiệp sĩ tham gia, đa số bọn họ có thể so với những con quái độ khó 20, và trong số đó họ có những chiến binh mạnh mẽ có khả năng giết được những quái vật có độ khó 60 trong một trận 1 vs 1. Trong số đó, có 25 chiến binh đặc biệt tinh nhuệ, những thành phần cốt lõi trong đội quân của Remedios.

Cùng với đó, vẫn còn hơn 300 thánh hiệp sĩ hiện tại đang đứng phòng thủ chống lại bước tiến của những bán nhân tộc.

Ban đầu, đáng lý họ chỉ hình thành 1 đơn vị và di chuyển một lúc. Tuy nhiên, Jaldabaoth sở hữu khả năng tấn công diện rộng mà đã dùng để hạ bức tường, vậy nên họ chọn việc chia ra để tránh việc bị tiêu diệt toàn bộ lúc họ tập trung lại. Lý do họ treo những lá cờ từ khoảng cách xa là để thậm chí nếu Jaldabaoth có thấy và tấn công nó, nó cũng không ảnh hưởng đến những đơn vị còn lại.

" Đòn mà Jaldabaoth đã dùng để phá vỡ bức tường có thể dùng hơn một lần không, Isadora?"

Có hai thuộc hạ trong hội thánh hiệp sĩ. Một trong số đó thì là kiếm sĩ bình thường, nhưng xuất sắc ở các lĩnh vực khác, và tên anh ta là Gustav Montanis. Vào lúc này, anh ta đang chỉ đạo những thánh hiệp sĩ tiếp viện cho bức tường của thành phố, vậy nên anh ta không có ở đây.

Còn người kia, hiện đang đứng cạnh Remedios. Người mà Remedios vừa hỏi cũng là một trong những Cửu Sắc, Isadora Sander, được gọi là "the Pink"."

Nếu hắn ta có thể sử dụng nhiều lần, vậy tôi không biết tại sao hắn vẫn chưa dùng nữa. Có thể xem xét hợp lý rằng có một vài điều kiện cho nó hay một loại kỹ năng delay đến một lúc mới có thể sử dụng lại."

"Khá là có thể. Ta đoán việc chia ra là quá hoang tưởng."

"Không, điều đó không hề như vậy. Có lẽ hắn đã bảo toàn sức mạnh của hắn để có thể mang đến với sức mạnh lớn hơn nữa. Chúng ta không được phép bất cẩn."

"Đúng, đúng, ta biết mà."

Remedios phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Cô đơn giản là không phù hợp với việc suy nghĩ, và chủ đề chính trị đặc biệt khiến cô đau đầu. Cô hoàn toàn bối rối lý do tại sao những quý tộc lại nhăn mày khi một người phụ nữ kế vị ngai vàng trở thành Holy Queen.

Họ cũng cảm thấy tương tự về danh hiệu của Calca, một sự kết hợp giữa "Holy King" là một phụ nữ. Họ phản đối thực tế là họ có một người phụ nữ dẫn dắt họ và rằng có một thuật ngữ mới đã được đặt ra cho cô ấy.

Với điều đó, thật sẽ dễ hiểu hơn nếu chỉ là vấn đề ai mạnh ai yếu.

" - Remedios-sama, những đạo quân linh mục và những mạo hiểm gia đã nâng lá cờ của họ rồi."

" Còn Calca-sama thì sao?"

" Vẫn chưa."

" Vậy sao... Tốt, đến lúc bắt đầu thi triển những phép phòng thủ dài hạn rồi. Một khi Calca-sama đến, chúng ta sẽ tiến đến chỗ Jaldabaoth trước và đóng vai trò mồi nhử thu hút sự tập trung của hắn. Hãy giữ cho ý chí mạnh mẽ và cẩn thận trước bất cứ đòn tấn công đặc biệt nào của đối phương."

" Không có chuyển động nào từ quảng trường."

Họ đã xác nhận rằng lực lượng tiên phong đã bị quét sạch, và nếu mục tiêu di chuyển đến khu vực khác, những mạo hiểm giả chịu trách nhiệm thám thính đã báo cho họ biết. Nếu không có tin tức gì từ họ, điều đó có nghĩa rằng Jaldabaoth vẫn chưa di chuyển khỏi quảng trường nơi mà hắn ta xuất hiện.

" Đừng coi thường bọn ta, con quỷ bé nhỏ khốn khổ. Chắc chắn hắn nghĩ rằng nếu có thể giết tất cả chúng ta ở đây, hắn có thể chinh phục đất nước này một cách dễ dàng."

"Không, thưa ngài. Nó cũng có vẻ như hắn đang cố gắng kéo dài thời gian. Nếu chúng ta bị mắc kẹt ở đây để chiến đấu với Jaldabaoth, đội quân bán nhân loại của hắn có thể thắng ở nơi khác."

"... Ta hiểu rồi. Cũng có khả năng đó... tên Jaldabaoth này cũng khá là thông minh nhỉ."

" Tôi nghĩ hắn ta giỏi lên kế hoạch bởi vì hắn là một con quỷ."

"... Hừm. Hắn là một con quỷ sẽ mãi tự mãn, nếu ta không đánh hắn ta đến rơi nước mắt trong thất bại đau đớn."

Khi Remedios bắt đầu thề với những vị thần, lá cờ cuối cùng được nâng lên, như thể đang đợi khoảng khắc đó.

" Đội phó!"

" Vâng thưa chỉ huy! Mọi người, tiến lên nào!"

" Được rồi! Theo ta!"

Remedios bắt đầu chạy, quyết tâm đâm ngập thanh kiếm của cô vào mặt tên quỷ đó.

Và rồi, cô thấy một người trông dáng vẻ đáng ngờ, đứng ngay giữa quảng trường được nhuộm đỏ và rải rác xung quanh những cơ thể ngã gục. Một cái đuôi thò ra từ thắt lưng người đó.

Miêu tả về hắn ta hầu như được xác nhận từ nguồn cung cấp là những người lính chạy trốn.

Hắn không có cánh hay sừng, và đặc điểm duy nhất xác nhận hắn không phải con người là cái đuôi. Từ điểm đó, hắn có một chút hơn người là chiếc mặt nạ.

Tuy nhiên -

"Ngươi là Jaldabaoth!?"

Một mùi tanh tưởi nồng nặc lấp đầy bầu không khí khi họ tiến vào quảng trường, đó là của máu và nội tạng nổ tung. Có âm thanh dẫm lên thịt khi cô ấy bước vào, nhưng cô không để ý đến những thứ như vậy nữa. Tất cả những gì còn lại là xông thẳng vào với tất cả sức mạnh và vung thanh kiếm của cô.

Sự tức giận của cô hình thành khi Jaldabaoth né tránh nó, và cô vung kiếm lại lần nữa.

Hắn vẫn tránh né.

Remedios biết rằng cô có dành nhiều thời gian vào học tập, cô cũng sẽ không có giỏi được ở học viện. Vì thế, cô dành toàn bộ thời gian của cô để cải thiện khả năng chiến đấu thay vì học, bởi cô hiểu rằng, cô có tài năng hơn ở lĩnh vực đó. Sau cùng, cô đã trở thành chiến binh mạnh nhất của quốc gia.

Và bây giờ, bản năng của thánh hiệp sĩ Remedios Custodio đang hét lên với cô.

Sự né tránh của Jaldabaoth không chỉ là nhờ may mắn. Hắn thể hiện sự kiêu ngạo bởi vì hắn có sức mạnh vẫn chưa tung ra. Rất ít con người có thể theo kịp trận chiến đang diễn ra, và cô cần phải tăng cường thêm sức mạnh bản thân với ma thuật.

Bản năng của Remedios chưa bao giờ sai ở những thời điểm như thế này.

" Lùi lại! Tất cả các ngươi lùi lại! - Không, thành lập hàng phòng thủ! Con quỷ này rất mạnh!"

Khi nói thế, cô quay lại với thuộc hạ của mình. Những thuộc hạ của cô rút lui xa hơn cô, nhưng có không thể đi xa như họ. Cuối cùng, cô lui lại 4 mét, ở khoảng cách này cô có thể trong một bước xông lên và cắt hạ hắn.

Jaldabaoth cuộn tròn vai lại." Haaa... Cứ như con bò tót vậy. Có gì thế? Ngươi thấy màu đỏ à?"

Remedios lờ sự khiêu khích của con quỷ, và những binh lính được dẫn đầu với Kylardo và Calca xuất hiện trong tầm mắt cô ấy. Giật mình bởi thấy Remedios giao chiến với Jaldabaoth, họ đã vội vã.

Jaldabaoth quay lại đối mặt với Calca, xoay lưng không hề phòng thủ về phía Remedios. Tuy nhiên - bản năng của cô bảo rằng có thể Jaldabaoth đang đợi cô tấn công từ đằng sau, vì thế cô đứng yên.

" Hai người! Hắn rất mạnh! Nếu không kéo quân về, họ sẽ chết mà không đạt được gì cả!"

Hai người bọn họ ngay lập tức đáp trả tiếng hét của Remedios, và họ là những người duy nhất tiến lên.

Remedios tiếp tục giữ khoảng cách với Jaldabaoth khi đi vòng quanh hắn đến khi đứng trước 2 người kia.

" Remedios, làm ơn đừng cố quá sức."

" Chị ấy đúng đấy, Onee-sama. Không phải chị nên hạ hắn cùng với những người khác một lúc sao?"

Mắt của cô vẫn không rời khỏi Jaldabaoth thậm chí khi nghe những lời thì thầm của họ từ đằng sau. Có lẽ hắn đã dự định tung chiêu đã dùng để phá vỡ bức tường của hắn, nếu hắn di chuyển, cô sẽ xông tới và chém gục hắn.

Tuy nhiên, Jaldabaoth không có dấu hiệu nào sẽ làm vậy.

Hắn trong tư thế thoải mái khiến Remedios không vui.

Mình phải, mình phải hạ gục hắn!

" Vậy ngươi là Jaldabaoth?"

Jaldabaoth nhún vai trả lời câu hỏi của Calca chỉ làm tăng thêm sự không thoải mái của cô. Từng cử chỉ nhỏ con quỷ làm chỉ khiến cô điên hơn.

" Đúng vậy ... Thuộc hạ của người xông vào ta mà không nói một lời. Sẽ ra sao nếu trong trường hợp cô ta nhận nhầm? Chà, nó gây hứng thú cho ta có những kẻ man rợ trong Thánh Quốc mà không có khả năng nói chuyện. À, chỉ để chắc chắn, ta có thể hỏi ngươi có phải là Holy King không ?"

"Đúng vậy."

" Không cần nói cho hắn tên của người, Calca-sama."

Remedios đưa kiếm chỉ về phía Jaldabaoth.

" Tất cả những gì chị cần biết hắn là Jaldabaoth, và tất cả chúng ta ở đây cần làm là giết hắn và gửi trả hắn về địa ngục. Nói chuyện với hắn chỉ làm bẩn miệng thôi -"

"A-ah, Remedios, ban đầu..."

Sự bối rối của Calca khiến Remedios nghiêng đầu. Có phải cô ấy đã nói cái gì trước đó không?

Kylardo có vẻ đang thi triển phép từ đằng sau, bởi vì có một sự gia tăng nhiệt lớn tỏa ra bên trong cơ thể cô ấy, đi kèm theo nó là một sức mạnh kinh khủng. Đòn đánh của cô lúc nãy đã bị tránh né, nhưng bây giờ cô tự tin rằng cô có thể tấn công hắn trong tình huống này. Vào lúc đó, Remedios nghĩ, vậy sao, nói chuyện với hắn là để câu thêm thời gian.

" - Tuy nhiên, ta là người cao thượng, vậy ta sẽ nói chuyện với người một lúc. Người có bất kỳ câu hỏi nào không?"

Jaldabaoth ấn vào khu vực mắt của mặt nạ, một khung cảnh Remedios đã từng thấy ở Calca, Kylardo, và đội phó thực hiện nhiều lần trong quá khứ.

"... Còn nữa, làm ơn, cứ chuẩn bị cho đến khi các người thỏa mãn. Nhìn thấy ngươi - kẻ đang tuyệt vọng chuẩn bị để đánh bại ta - bị giẫm đạp và lấy mạng ngươi bởi một sức mạnh vượt trội; thật là một khung cảnh thậm chí còn tuyệt vọng hơn khi được chứng kiến bằng chính mắt mình - Sẽ thật sự là một khung cảnh tuyệt diệu."

" Ta sẽ không để điều đó xảy ra!"

" Xin lỗi Remedios, nhưng ngươi có thể im lặng một lúc không?"

Có một dấu hiệu sắt thép trong giọng nói của Calca, và Remedios im lặng. Đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong giọng nói, nhưng từ kinh nghiệm của mình, Remedios biết rằng Calca đang giận dữ.

" Remedios, lùi lại một chút."

" Nhưng, nhưng nếu tôi lùi lại, tôi sẽ không thể chém gục hắn nếu hắn làm bất kỳ cái gì đó kỳ lạ..."

" À, nó ổn. Ta sẽ không tấn công cho đến khi chúng ta nói chuyện xong, hay đến khi người bắt đầu tấn công trước."

" Như thể bọn ta có thể tin những gì một con quỷ nói ấy -"

"Remedios!"

"- Tuân lệnh."

Remedios rút lui theo lệnh, và em gái cô thì thầm qua mũ giáp.

" Calca-heika đang cố gắng tìm hiểu thêm về đối phương. Chỉ cần lờ đi những gì con quỷ đó nói và chịu đựng nó."

Remedios nhăn nhó không hài lòng.

Kẻ thù của cô là một con quỷ. Trong trường hợp đó, họ nên xem xét rằng tất cả mọi thứ hắn nói chắc chắn là dối trá. Nhanh chóng chém gục hắn sẽ để dành được nhiều tế bào não hơn. Tuy nhiên, cản trở chủ nhân của cô là một hành động phản bội. Vì vậy, cô phải nghiến răng chịu đựng.

" Nào, Chúa Quỷ Jaldabaoth. Ta có một vài điều hỏi ngươi. Tại sao ngươi đến đây? Nếu ngươi muốn chà đạp đất nước này, tại sao không đi cùng với đội quân bán nhân loại từ pháo đài? Hay có thể nào --"

"À, Cô không cần nói thêm gì nữa, ta có thể tưởng tượng những gì ngươi muốn nói, có vẻ như ngươi đã có chút nhầm lẫn. ta đến đây một mình không phải với mục đích thương lượng gì cả."

Một tiếng khẽ "ta hiểu" đến từ Calca, người đứng đằng sau Remedios. Cô ấy nghe rõ ràng rất thất vọng.

" Có 2 lý do tại sao ta đến đây một mình. Đầu tiên bởi vì so với việc giết bởi những bán nhân loại, tự tay mình nghiền nát các ngươi trong tuyệt vọng thú vị hơn. Lý do còn lại là - để tránh phạm phải sai lầm tương tự như ta đã phạm ở Vương Quốc. Ta đã không ngờ gặp một chiến binh mạnh như ta. Vì vậy, thật sự ta đến đây một mình để xem có ai có thể ngang với ta."

" Có thể có đấy, ngươi biết chứ?"

" Ở điều này ta chắc chắn - không có ai cả. Ta đã cho các ngươi đủ thời gian. Nếu có bất kỳ ai như thế tồn tại, hắn sẽ ở trong thành phố này - bên cạnh người, người quan trọng nhất đất nước. Nhưng, ta không tìm ra bất kỳ ai như vậy. Bao gồm những kẻ yếu đuối nhút nhát giấu bản thân đi."

" Tên khốn! Có phải ngươi đang nói rằng bọn ta yếu hơn chiến binh đó!?"

Remedios không thể giả vờ rằng cô ấy không nghe thấy những lời đó, và chúng khiến cô quên chịu đựng và hét lên trong giận dữ. Những lời của Calca và em gái cô đã bay ra khỏi đầu cô, nhưng lệnh không chém gục hắn vẫn được giữ lại.

" Đó chính xác là những gì ta đang nói. Người không nghe sao? Đó có phải là tất cả những gì người muốn biết sao, bệ hạ?"

" Trong khi không còn điều gì nữa - Những thiên thần, xông lên!"

Giọng nói của Calca mạnh mẽ vang ra khắp quảng trường, và những thiên thần đang bao vây và ẩn mình giữa những linh mục giang cánh ra bay tới.

Có 5 thiên thần được triệu hồi bởi phép bậc 3 - Tổng thiên thần lửa. Có hơn hai mươi thiên thần được triệu hồi bởi phép bậc 2, Thiên Thần Hộ Vệ. Và rồi, có một thiên thần do Calca đã triệu hồi trước khi đến đây - Thống Lĩnh của Hòa Bình.

Trong khi cô không nhớ những sức mạnh của các thiên thần sở hữu, cô nhớ rằng Thống Lĩnh của Hòa Bình mà Calca triệu hồi có thể sử dụng phép thánh bậc thấp và có thể sử dụng khả năng để bảo vệ từ những ma quỷ, Đập Quỷ, Câm Lặng diện rộng, và những cái khác. Đó là bởi vì cô thường thấy Calca triệu hồi nó.

Cảm nhận sát ý xung quanh cô, Remedios hiểu rằng cô không cần kiềm chế nữa, và thế cô xông tới. Bình thường, những linh mục sẽ hỗ trợ cô với những phép tấn công, nhưng giờ không có, có lẽ họ đang bảo toàn mana để triệu hồi những thiên thần.

Remedios kích hoạt một kỹ năng từ class nghề của cô, Diệt Quỷ - Evil Slayer. Sức mạnh thánh trong thánh kiếm của cô tăng lên.

Trong lúc đó, 5 mạo hiểm giả bất ngờ xuất hiện phía sau Jaldabaoth. Họ hẳn đã sử dụng ma thuật tàng hình để tiếp cận hắn ta. Cô không biết tại sao họ lại bất ngờ hiện hình, nhưng cô biết rằng có một phép được gọi là [invisibility], cô không biết loại phép gì hay như thế nào để vô hiệu hóa nó.

Jaldabaoth không đáp trả những mạo hiểm giả đã bất ngờ xuất hiện. Không - Có vẻ như hắn thậm chí không để ý đến họ.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy rằng cô đã phạm phải một sai lầm về aura đe dọa từ Jaldabaoth. Hay hơn thế nữa, đây chỉ là một ảo ảnh hay bản sao, và thật chất hắn không ở đây.

Không - Cô bác bỏ suy luận sau cùng. Đó là không thể nào. Bản năng của cô - khả năng đánh hơi sự xấu xa của cô - nói với cô rằng Jaldabaoth đang ở ngay đó.

Những mạo hiểm giả trông rất sốc, và chém Jaldabaoth trong hoảng loạn. Trong khi cô nghĩ rằng những vũ khí của họ có thể chém trúng cô, Jaldabaoth mọc lên một đôi cánh kỳ lạ ở sau lưng. Chúng đâm xuyên những mạo hiểm giả đang cố tấn công hắn từ đằng sau.

Có lẽ ông ta đang ho ra máu bởi vì ông ta bị đâm vào ngực và máu đã chảy vào phổi, nhưng với tàn hơi của mình, một mạo hiểm giả vung vũ khí của ông ta chém xuống Jaldabaoth.

Tuy nhiên, Jaldabaoth nhận trực tiếp đòn đánh và không có dấu hiệu bị thương tổn nào.

Vì họ ở đây, những mạo hiểm giả này chắc hẳn phải khá là mạnh và có kỹ năng. Bằng chứng là họ đang giữ những vũ khí mang thuộc tính thánh như một phần trong sự chuẩn bị của họ. Thậm chí thế, họ không thể để lại một vết sước lên hắn ta, thể hiện rằng con quỷ này rất cao cấp.

Trong chốc lát nó khiến cho điều kiện trận chiến thay đổi, Remedios xông lên và hét "Yeeart!" như đang khóc than và chém xuống với thanh kiếm thánh của cô.

Jaldabaoth nhảy lui một bước, và những thứ như xúc tu - không, nó chắc chắn là xúc tu - ném những mạo hiểm giả bị xuyên thủng vào cô.

Cô không có ý định nhận nó.

Cô lấy tay trái vung bán kiếm, hất họ sang 1 bên -

" [ --Gia tốc]"

--- Rồi kích hoạt 1 vũ kỹ, bước tới trước và đâm.

Thanh kiếm thánh đâm vào cổ họng Jaldabaoth bị chặn bởi những cái móng bất ngờ nhô ra -

" [Holy Strike]!"

Cô hòa quyện sức mạnh thánh bên trong thanh kiếm vào những cái móng trong khoảng khắc chúng chạm nhau.

Đây là một kỹ thuật thuộc tính cho những thánh hiệp sĩ, và nó ban đầu có ý định được dùng khi kiếm của người dùng đâm vào thịt của đối phương, tuy không nghĩ có thể sử dụng như một đòn đánh mạnh mẽ. Nhưng hầu như sức mạnh thánh đơn giản sẽ phát nổ trên bề mặt, nó sẽ không gây nhiều thiệt hại, nhưng cô vẫn sử dụng nó. Đó là bởi vì bản năng cô như là một thánh hiệp sĩ - thứ mà em gái cô bảo là bản năng của loài vật - hét lên rằng cô cần thi triển nó để ngăn cản Jaldabaoth, và ngăn chặn sĩ khí của những người lính xung quanh bị suy giảm.

" Tôi hiểu..."

Những thiên thần bị kẹt giữa Remedios và Jaldabaoth đang rút lui. Họ tấn công khi đang trôi nổi ở độ cao ngang đầu.

Remedios chậc lưỡi.

Tiếng kim loại vang lên khi kiếm thánh của cô va chạm với móng vuốt của Jaldabaoth nói với cô rằng những cái móng đó cứng như thế nào. Thêm vào đó, sự thật là, hắn có thể dễ dàng né tránh đòn đánh của cô sau khi đã tăng cường bằng ma thuật - mặt dù trong phong thái vụng về kiểu gì đó - thể hiện khả năng thể chất của hắn cao ra sao.

Chỉ có duy nhất vài người đã biến mất vài người có thể tranh đấu với sinh vật mạnh mẽ như vậy. Khi những thiên thần triệu hồi từ phép bậc 2 và 3 thường xuất sắc trong việc giết quái vật, chúng chỉ vai trò ngáng đường trong trận chiến này. Đặc biệt, những cái chân trôi nổi của những thiên thần phía sau và phía trước rất chướng mắt.

"[ Ma thuật xuyên thủng - Holy Ray]."

Em gái cô thi triển một phép. Tuy nhiên, nó biến mất trước mặt Jaldabaoth như thể nó bị bật ra.

"[Song kích ma thuật - Holy Ray]."

Calca cũng tỏa ra 2 tia ánh sáng. Cô ấy chắc hẳn nghĩ rằng nó sẽ ổn chỉ cần một trong số chúng có thể đâm xuyên qua đề kháng ma thuật của Jaldabaoth, nhưng không may đòn tấn công của cô như đòn tối thượng cũng không hiệu quả như em gái cô.

Điều đó nghĩa rằng hắn sở hữu kháng tính ma thuật rất cao. Nói cách khác -

Mình cần đặt tất cả sức mạnh của mình vào điều này!

Cô gầm lên, để lấy hết sức.

" Sử dụng đầu em và để cho những thiên thần chiến đấu! Không có tác dụng đâu!"

Sự thật rằng thậm chí những thiên thần có lợi thế về chiều cao và bao vây hắn ở mọi hướng, Jaldabaoth vẫn rất bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là điều đương nhiên. Thậm chí sau bị bao vây bởi nhiều người, không một đòn đánh nào trúng Jaldabaoth.

Những mạo hiểm giả chạy tới để kéo những đồng đội của họ những người nằm dưới chân Remedios. Trong khi cơ thể bất động của họ thì rõ ràng là đã chết, họ vẫn hy vọng chống lại tất cả những hy vọng rằng nó không phải là sự thật.

"... Thật đáng chán làm sao. Thậm chí chúng không gì hơn những con bọ, một đầm lầy đầy bọn chúng thì vẫn thật khó chịu."

Jaldabaoth nghe như vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

Thật vậy, sinh vật có thể vô hiệu hóa những phép thuật thi triển lên hắn từ đằng sau và né tránh hoàn hảo những đòn tấn công vật lý khiến hắn có vẻ áp đảo vượt trội.

Tuy nhiên - Người nghĩ là chúng ta chưa bao giờ đánh với những kẻ thù như thế này trước đây sao?

Trừ phi họ là những người triệu hồi đặc biệt, quái vật được triệu hồi nhìn chung là yếu hơn những người triệu hồi chúng. Vì vậy, trong trường hợp những đòn tấn công của thiên thần vô dụng.

Chống lại đối thủ mạnh mẽ, cách tốt nhất là sử dụng những thiên thần là -

Những thiên thần cất cánh xông thẳng vào Jaldabaoth một lượt. Chúng không sử dụng những thanh kiếm của mình, mà xông tới để tóm lấy.

--- Gây cản trở chuyển động của đối phương cũng là một cách.

Nó khá là hiệu quả.

Có lẽ hắn đã bắt đầu thấy căng thẳng, nhưng Jaldabaoth đã tấn công, với một cú quét từ móng vuốt của hắn khiến cho nhiều thiên thần biết mất vào hư vô.

Tuy nhiên, những thiên thần đằng sau lập tức lấp vào khe hở, tiếp tục tấn công ở vị trí đồng đội biến mất.

Đây là điều đáng sợ về những quái vật được triệu hồi. Vì chúng là những sinh vật không bị chết thậm chí khi chúng bị giết, chúng có thể được sử dụng toàn lực cho chiến thuật này.

Những thiên thần xông đến như thác nước dữ dội, không cần nghĩ ngợi hay trì hoãn, và những sự phản đòn của Jaldabaoth bắt đầu làm cho Remedios sợ hãi. Tuy nhiên -

Đó là phần sơ hở của ngươi!

Remedios di chuyển tinh tế để bước vào một khoảng hở trong sự phòng thủ của Jaldabaoth, một sai lầm chí mạng đã mở ra khi hắn đang phòng thủ chống lại những thiên thần xông đến từ bên trên.

"-Cái gì!?"

" Yeeart!"

Cô kích hoạt một kỹ năng, và rồi vũ kỹ của cô, sử dụng thánh kiếm để tấn công một đòn với tất cả sức mạnh của mình.

Cô đã chọn việc giữ lại sức mạnh lớn nhất của thanh kiếm thánh bởi bản năng nói với cô rằng bây giờ không phải là lúc cho chiêu mạnh mẽ đó, nó chỉ có thể sử dụng một lần 1 ngày.

Bị tấn công bởi đòn mạnh nhất cô có thể tập trung ngoài chiêu đó, Jaldabaoth bay đi như thể hắn bị đập tới đường chân trời, đến khi hắn va mạnh vào một hòn đá phía bên kia của quảng trường.

Remedios nhìn xuống vào bàn tay đang giữ thanh kiếm.

" - Ôi không."

" Nee-sama! Chị làm được rồi!"

Cô hét lên giận dữ để đáp lại tiếng kêu lên phấn kích của cô em gái.

" Nó vẫn chưa kết thúc! Làm sao mà hắn có thể bay xa đến vậy chứ?!"

" Bởi sức mạnh của chị, Em nghĩ là nó có thể, nee-sama..."

" Hắn tự bay đấy!"

Thật vậy, cô ấy chấp nhận rằng Jaldabaoth đã thoát khỏi vòng vây, cô ấy đã cho hắn cơ hội để trốn trong một ngôi nhà.

Lý do tại sao họ có thể chiến đấu với những đối thủ như Jaldabaoth bởi vì họ có thể bao vây đối thủ và ép chúng đối mặt với nhiều người một lúc. Để hắn trốn trong ngôi nhà đổ là quá nguy hiểm.

Thêm vào nữa, hành động của Jaldabaoth bây giờ đã thay đổi. Có khả năng hắn sẽ dừng chơi đùa.

" Remedios! Chúng ta nên làm gì?" Calca hét lên.

Bình thường, Remedios sẽ hỏi và Calca trả lời, nhưng bây giờ là trường hợp ngược lại. Trong trận chiến, cô ấy giỏi trong việc chọn lựa đúng hơn hai người kia.

" Hạ ngôi nhà mà không đến gần nó!"

Sau khi nghe thế, những linh mục thi triển hết phép này đến phép khác.

Căn nhà đổ sập trong phút chốc. Tuy nhiên, thật khó tin rằng Jaldabaoth đã bị nghiền nát dưới đống đổ nát đó. Thậm chí Remedios với bộ giáp được cường hóa cũng có thể sống sót nếu như cô không quá xui xẻo.

Hơn nữa -

Remedios nhìn xuống lưỡi kiếm không một vết mẻ.

Có khả năng hắn đã thoát khỏi đòn đó chỉ bằng cách bay đi? Hay là hắn đã sử dụng vũ kỹ như Fortress hay cái gì như thế? Hay là một kỹ năng duy nhất của loài quỷ? Có nhiều khả năng, nhưng những thứ sẽ trở nên rắc rối nếu như cô không thể biết được nó.

Giữa những âm thanh của sự hủy diệt, căn nhà bên cạnh sụp đổ bởi tác động của những phép tấn công diện rộng. Đất và bụi bay đầy không khí, và cô không thể kiềm được cơn ho.

" Nói, Remedios, tại sao Jaldabaoth vẫn chưa ra?"

"...nee-sama, có thể nào hắn đã trốn thoát bằng dịch chuyển tức thời?"

Con quỷ nói chuyện rất kiêu ngạo? Mình không thể tưởng tượng hắn đã trốn thoát mà không bị thương...

"... Chúng ta nên sử dụng lửa. Đổ dầu và đốt nó, và rồi tôi có thể nhờ ngài thanh tẩy nó không, Calca-sama?"

"Nee-sama, Chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ Lửa Thiêng - Holy Fire sao? Làm vậy để tiêu diệt đối thủ... đó có thật sự là những gì thánh hiệp sĩ nên làm không?"

" Nó ổn, nếu Remedios nghĩ rằng đó là cách tốt nhất, vậy chúng ta sẽ làm nó. Không, chúng ta nên làm nó. Vì hắn là một con quỷ, không có lý do nào mà hắn không bị thương."

Nhiều con quỷ thì kháng được lửa, nhưng Lửa Thiêng có thuộc tính thánh, và khả năng kháng lửa chỉ chống được một nửa hiệu quả của nó.

" Vậy, Calca-sama, chuẩn bị cho nghi lễ --"

" Chúng ta không có thời gian cho việc đó. Hãy sử dụng phiên bản đơn giản."

Calca nhìn thẳng phía trước khi cô ấy nói điều đó, và từ góc mắt của Remedios, cô thấy cô em gái đang tự hỏi như thể cô sẽ nói: "Nhưng-"

Đơn giản hóa nghi lễ Lửa Thiêng sẽ đặt một ván cược lớn tác động thẳng đến cơ thể người sử dụng. Đây không phải là thứ mà người như cô ấy, là một hộ vệ có nhiệm vụ giữ an toàn cho Calca, nên đề nghị. Tuy nhiên, nó sẽ tệ hơn nếu như cho Jaldabaoth thêm thời gian.

" Nếu em nghĩ đây là cách tốt nhất, vậy chúng ta sẽ làm. Tuy nhiên, nếu ta tự mình thực hiện, ta sẽ không thể giúp em sau đó. Làm ơn hãy để ý... Vậy, em có thể đốt lửa ngay không?"

" Tuâ-"

" - Ku ku ku. Ôi trời, Cái này khá là bực mình đấy."

Bất ngờ, Giọng nói của Jaldabaoth phát ra từ đống đổ nát.

"Nee-sama!"

"Tôi biết!"

Remedios ngay lập tức đứng trước Calca và giữ thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng.

Jaldabaoth đã bị chôn dưới căn nhà một lúc. Vì vậy, đề xuất sử dụng Lửa Thiên để tấn công là một sự lựa chọn đúng. Họ không nghĩ rằng hắn có thể mất nhận thức bởi xung động bị chôn vùi dưới căn nhà đổ sập.

" Có vẻ đã đến lúc ta nên nghiêm túc rồi."

"Ô!? Đáng lý chúng ta nên làm thế sớm hơn. Ta sẽ đợi, vậy tại sao ngươi không cho ta xem sức mạnh của người? ... Calca-sama, Kylardo, đi lui sau."

Remedios thì thầm mệnh lệnh với hai người kia. Cùng lúc, Remedios cũng rút lui, cho phép hình thành bức tường thiên thần vừa được tái triệu hồi giữa họ và Jaldabaoth.

" Ồ vâng. Vậy thì, vui lòng lùi lại. Sẽ khá là thất vọng nếu ngươi chết từ vụ nổ."

Các đống đổ nát của gỗ và gạch phồng lên. Khi chúng sụp đổ xuống mặt đất, một cái gì đó khổng lồ từ từ đứng lên giữa chúng.

"... Jaldabaoth?". Remedios không thể giữ được câu lầm bẩm dưới hơi thở của cô.

Đó là bởi vì hắn trông hoàn toàn khác từ Jaldabaoth trước đó. Nó khiến cô tự hỏi rằng nếu hắn đã đổi chỗ với một con quỷ khác. Tuy nhiên, không thể có nhiều quỷ trông như thế này.

Đúng vậy, đó là Jaldabaoth. Hình dạng thật sự của Jaldabaoth.

Hắn vỗ đôi cánh lửa, và những ngọn lửa cháy ở cuối đuôi hắn. Nó rất to lớn, cách tay đáng sợ cũng bao trùm bởi lửa. Gương mặt nó đáng sợ mang biểu hiện giận dữ.

"Những linh mục, ra lệnh những thiên thần tấn công!"

Theo lệnh của Calca, những linh mục ra lệnh cho những thiên thần của họ xông vào. Jaldabaoth không phản đòn với những thiên thần khi chúng vung vũ khí vào hắn, đơn giản là hắn nhận hết mọi cú đánh. Thậm chí hắn đã bị bao vây và bị tấn công, hắn không có vẻ gì là đau đớn một chút nào cả. Nó trông như một bầy gà đang cố gắng đánh vào một thánh hiệp sĩ mang giáp toàn thân với những cái que.

" Đây là sức mạnh thật của ta."

Jaldabaoth nói giọng khàn đặc, như là giọng giọng trầm sâu như lắc rồi thoát ra từ những kẽ hở trong bụng hắn. Hắn lùi lại như thể bị ngăn chặn bởi những thiên thần. Hắn lờ mọi đòn tấn công của những thiên thần khi giơ cánh tay đang cuồn cuộn lửa cháy, và rồi nắm chúng lại thành nắm đấm. Nó hình dạng sôi sục giống như một quả bom nham thạch.

" Bây giờ, Những con bọ ngu ngốc và phiền phức các ngươi --- biến đi."

Với một vụ nổ, những thiên thần phía trước Remedios biến mất. Jaldabaoth đã đấm với một tốc độ phi thường, thậm chí tầm nhìn đã được rèn luyện của Remedios cũng không thể bắt kịp một hình ảnh nào từ chiêu vừa rồi. Chỉ một đòn đã đủ để tiêu diệt tất cả những thiên thần đang dàn hình một bức tường trước Remedios.

Đó là hình dạng thật sự của Jaldabaoth.

Remedios nuốt nước bọt khi chứng kiến sức mạnh áp đảo có thể dễ dàng giết nhiều thiên thần trong một đòn, và rồi cô nắm thanh kiếm thánh chặt hơn. Mồ hôi đổ ra như mưa, cô cảm thấy như thể nó khiến lớp áo bên trong áo giáp đã đổi màu.

Có thể nào - Có thể nào để cô thắng thứ này? Không -

" - Yeeeeeeeart!"

Remedios hét lên để giũ hết đi những sợ hãi của mình. Nó là một hành động không suy nghĩ, nếu cô không xông tới ngay bây giờ, về cơ bản cô đã thừa nhận thất bại của mình trong tim. Cô nắm chặt thanh thánh kiếm và nhảy tới trước.

Cô sử dụng toàn bộ sức mạnh của cô thể cô vào một cú chặt xuống khổng lồ.

Jaldabaoth không chặn hay né nó.

Và rồi - nó bật ra một cách rất nực cười.

" -- Ế?"

Thanh kiếm, được làm từ kim loại bí ẩn cứng hơn cả adamantite, nảy lên bởi da của Jaldabaoth.

Nhìn lên, cô thấy rằng Jaldabaoth đang nhìn vào cô. Nó giống như một con người không quan tâm đến một con sâu đang quằn quại trên mặt đất.

" Xử lý người với tay không thì có chút rắc rối... không, có một vũ khí tuyệt hảo ở đây."

Jaldabaoth bước tới trước, không quan tâm đến Remedios. Cơ thể khổng lồ của hắn đẩy cô qua một bên.

" Cái gì?! Ư... Khốn kiếp!"

Remedios và những thiên thần mới triệu hồi chặt vào lưng của Jaldabaoth. Tuy nhiên, Làn da sáng bóng như bằng kim loại của hắn vẫn không bị suy suyển dưới lưỡi kiếm của họ.

Họ đánh hắn với nhiều phép thuật. Nhưng tất cả chúng đều bị bật ra.

Tên khốn này, hắn không hề dừng lại, hắn đang nhìn đi đâu vậy -

Gương mặt của Remedios nhợt nhạt khi cô nhìn hướng mà Jaldabaoth đang hướng đến. Nơi Calca và Kylardos đang đứng.

"Các người, làm gì đó đi! Ngăn hắn lại! Nhanh lên và ngăn hắn lại!"

Remedios gào lên ra lệnh cho những thánh hiệp sĩ đứng đằng sau họ. Cô không nghĩ họ có thể làm được gì, nhưng cô không thể để Jaldabaoth chạm được vào Calca và Kylardo.

" Hãy đem Calca và Kylardo rút lui đi! Hắn đang tiến đến hai người họ!"

Những thánh hiệp sĩ và những linh mục cao cấp chắn phía trước hai người họ, hình thành một bức tường. Một bức tường yếu đuối thảm hại.

"Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠI!!!"

Remedios hét lên khi vung lưỡi kiếm của mình hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, không đòn nào của cô có thể xuyên được qua da của Jaldabaoth.

Những thánh hiệp sĩ vung lưỡi kiếm của họ, những linh mục thi triển các loại phép, nhưng thậm chí vậy cũng không thể ngăn cản được Jaldabaoth dù chỉ 1 tí. Hắn bước đến một cách thờ ơ, không nói một lời.

Những người chạm vào ngọn lửa cuộn lên quanh hắn kêu la và đổ sập xuống đất, nhưng Jaldabaoth dường như không có ý định tấn công.

" Hai người, chạy đi! Chúng ta không thể ngăn được hắn lúc này!!"

Trong đầu của Remedios đã bối rối hỗn độn khi hét lên.

Jaldabaoth đã bị đẩy lùi bởi những mạo hiểm giả của vương quốc. Cô cũng cùng đẳng cấp như những mạo hiểm giả adamantite, và cô có thể còn mạnh hơn bọn họ. Như vậy, tại sao cô không thể làm gì với Jaldabaoth?

Nghĩ đi! Hẳn phải có gì đó mình có thể làm! Mình phải tìm ra! Mình phải tìm ra cái gì đó mình có thể gây tổn hại lên hắn!

Hẳn phải có lý do cho sự bất khả xâm phạm của Jaldabaoth. Cũng như nhiều loài quái vật có sự kháng tính cao với tất cả kim loại hay bạc, chắc hẳn là loại khả năng phòng thủ của chủng tộc đã bảo vệ cơ thể hắn.

Nhưng khả năng đó là gì!!!!!!

Thậm chí bản năng đáng tin cậy cũng không thể nói cô được gì.

Đến lúc này, sẽ luôn luôn là đội phó của cô hay là Kylardo hay Calca sẽ đưa ra mệnh lênh. Tất cả những gì cô phải là là thi hành chúng. Tuy nhiên, bây giờ cả ba người bọn họ đều im lặng.

Sự thất vọng bắt đầu hình thành bên trong Remedios, nhưng cô đã quét nó đi ngay lập tức.

Chỉ cần hai người bọn họ thoát, họ sẽ ngăn chặn được Jaldabaoth đạt được mục đích của hắn.

Hai người bọn trông có vẻ cũng hiểu điều này, bởi vì họ đã bỏ chạy mà không nhìn lại phía sau.

Thật là tốt, Không có thời gian cho những người loi choi xung quanh như những tên ngốc trong một trận chiến thực sự. Thậm chí nếu Remedios chết, chỉ cần Holy Queen, thủ lĩnh của đất nước còn sống, họ sẽ vẫn còn hy vọng, và thậm chí trong viễn cảnh tệ nhất mở ra và Holy Queen chết, chỉ cần em gái cô vẫn sống sót và họ thành công hồi phục cơ thể của cô, họ có thể mang cô trở lại cuộc sống.

Nhiều linh mục - chắc chắc có khả năng thi triển phép bậc ba - đứng bảo vệ bên cạnh Calca. Sự phòng thủ của họ có thể kiếm thêm chút thời gian cho hai người bọn họ chạy trốn.

" Ừm... [Greater Teleportion]."

Bất ngờ, Jaldabaoth biến mất, và thanh kiếm trong ta cô chém vào không gì hơn ngoài không khí.

" Cái gì?!"

Remedios hoảng loạn nhìn xung quanh, và rồi một tiếng rên rỉ đầy thương hại chạm tới tai cô. Trái tim Remedios nhảy dựng lên, tiếng đó đến từ hướng mà hai người họ đang bỏ chạy.

Tuy nhiên, bức tường những thánh hiệp sĩ đã ngăn cô thấy điều gì đang diễn ra.

Sức mạnh của Item ma thuật cô sở hữu có khả năng chế ngự sự sợ hãi của cô, nhưng những lo lắng tiếp tục nổi lên. Nếu em gái cô và những vệ sĩ của họ bị giết, vậy chỉ có Calca có thể đứng lên chống lại Jaldabaoth. Cô ấy là chủ chốt của Thánh Quốc, nếu cô ấy thua, vậy đất nước sẽ sụp đổ cùng với cô.

" Tránh đường raaa!!!!"

Remedios hét lên khi cô xông vào hết tốc lực. Những thánh hiệp sĩ nhanh chóng tản ra cho cô.

Cô đã quá xa Calca.

Cơ thể cô quá chậm chạp và uể oải.

Remedios đã luôn luôn nghĩ sức mạnh của đôi tay và sự lanh lẹ của đôi chân cô đã đạt đến đỉnh điểm khả năng của nhân loại, và đó là một nguồn tự hào âm thầm của cô. Tuy nhiên, giờ đây lần đầu tiên cô hiểu được rằng đó không gì hơn chỉ là những giả tạo.

Tất cả những gì cô ấy cần là sống sót trong một đòn. Mặc kệ cô sẽ bị thương tệ như thế nào, có nhiều linh mục ở đây. Chỉ cần, cô không chết.

Trong khi Remedios đang tự nói với bản thân khi chạy, cô phát hiện ra Jaldabaoth đã bắt giữ được cơ thể của Calca. Cô không có thời gian để quan tâm đến nhìn đến sự an toàn của Kylardo.

Bàn tay khổng lồ của Jaldabaoth đang nắm chặt chân Calca. Những bàn tay đó đang cuồn cuộn trong lửa. Cô nghe thấy tiếng gì đó như thịt đang xèo xèo dưới bộ giáp nóng, và gương mặt cô ấy qua mũ giáp trông như đã phát điên với nỗi đau khi cô nghiến chặt hàm răng.

Tên khốn hèn hạ! Hắn bắt con tin!

Có phải Jaldabaoth sẽ thực hiện vài loại đề nghị -- đứng vào vào tư thế chiến đấu, Remedios đã không tin những gì cô được nghe thấy tiếp sau đó.

" Một vũ khí hoàn hảo."

" - Hả?!"

Remedios nhìn vào thanh kiếm thánh cô đang giữ.

Có phải hắn muốn cái này?!

" Từ lần đầu tiên ta thấy nó, ta cảm thấy nó sẽ làm thành một vũ khí hoàn hảo."

Hắn nâng tay lên, chuyển Calca ra trước tầm nhìn. Jaldabaoth nhún vai. Nó trông như hắn đang thực hiện những cú vung.

Có tiếng nứt gãy, và Calca rên la trong đau đớn vô bờ bến.

Không thể chịu được sức mạnh của Jaldabaoth và trọng lượng của cơ thể cô, những khớp gối cô bây giờ đã vặn vẹo theo một hướng mà chúng chưa từng đối mặt.

Lúc này Remedios đã nhận ra ý của Jaldabaoth.

Hắn ta sẽ sử dụng Holy Queen, Calca Bessarez, như một vũ khí.

"Ngươi, ngươi đang làm..."

Cô không thể hiểu được.

Tuy nhiên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiểu nó.

"Được rồi, bây giờ đến lượt ta rồi chưa?"

Một nụ cười độc ác xuất hiện trên khuôn mặt khủng khiếp đó, và Jaldabaoth tiến đến cô.

Cô nên làm gì?

Remedios lùi lại, và những thánh hiệp sĩ sau cô cũng rút lui.

Cái gì, mình có thể làm gì vào những lúc như thế này? Mình nên làm gì?

Remedios nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, và đằng sau Jaldabaoth, cô thấy những linh mục bảo vệ Calca và Kylardo nằm gục dưới đất.

Trong khi những linh mục không động đậy, em gái cô vẫn cử động rất nhẹ. Có lẽ con bé đang bí mật thi triển phép.

Kylardo vẫn sống! Nhưng mình nên cứu ai trước - Mình phải hỏi Isadora

"Isadora! Chúng ta nên làm gì?!"

" Rút lui!"

"Hiểu rồi! Mọi người, Lùi lại! Rút lui! Rút lui!"

" - Cái gì!? Không chiến đấu? Sau cùng ta đã làm đến thế này để lấy được một vũ khí để đập các người thành từng mảnh... [Fireball]."

Jaldabaoth dang tay không giữ Calca và phóng ra một ma thuật tấn công bậc ba. Quả cầu lửa bay ra và nổ tung, thiêu trụi những thánh hiệp sĩ bên trong khu vực ảnh hưởng.

Được bảo vệ bởi phép kháng lửa, những thánh hiệp sĩ cơ bản đã tránh được vết thương chí mạng. Tuy nhiên, nó chỉ đơn giản là họ chưa chết.

Calca quằn quại và vùng vẫy, nhưng cô ấy không thể thoát được bàn tay Jaldabaoth.

" Thật là một người phụ nữ phiền phức. Bây giờ ngươi là vũ khí. Hành động cho giống đi."

Cơ thể Jaldabaoth nâng lên nhẹ khi nâng cánh tay đang giữ Calca.

"DỪNG LẠI!!"

Khi cô nhận ra những ý định của Jaldabaoth, Remedios hét lên thê lương. Và rồi, Jaldabaoth vung xuống lờ đi lời kêu khóc của cô.

Splat.

Calca không thể tự bảo vệ được mình lúc này, và gương mặt không được bảo vệ của cô đập mạnh xuống đất.

Sau đó, Jaldabaoth chậm chậm nâng tay lên lại, và Calca đung đưa lủng lẳng trên tay hắn, mất ý chí chống lại hắn.

Mũ giáp của cô vỡ lộ ra ngoài. Đó là vẻ đẹp để nâng cao sĩ khí binh lính.

Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp đó bây giờ là một đống máu thịt. Nó phẳng lỳ, như là sống mũi của cô đã bị cạo đi.

" Ngươi tên chó đẻ!"

" Ngu ngốc! Dừng lại!"

Một thuộc hạ của cô - là một thánh hiệp sĩ - không thể ngăn bản thân rút kiếm ra và xông vào. Cô muốn ngăn anh ta lại, nhưng đã quá trễ.

Jaldabaoth vung vũ khí của hắn vào người thánh hiệp sĩ, với một tốc độ không có vẻ gì hắn đang giữ một cơ thể con người.

Cả hai va chạm vào nhau, và anh chàng thánh hiệp sĩ bị đánh bay với một tiếng nổ lớn khi kim loại chạm nhau.

Áo giáp anh ta bị móp méo như bị đánh bởi một con thú khổng lồ, cho thấy sự va chạm mạnh mẽ Calca đã phải chịu.

Mắt Remedios không rời khỏi cơ thể của Calca.

Con người có da mềm hơn những chủng tộc khác, nhưng những người mạnh mẽ có thể bọc cơ thể của họ bằng ki hay ma thuật, và nếu họ vẫn còn nhận thức, họ có thể chịu đựng cú đập mà không bị thương.

Thật vậy, nếu họ còn nhận thức.

Có lẽ nó đã bị tháo rời bởi tác động, mũ giáp của cô tuột ra và mái tóc dài của cô bay vô định trong gió. Gương mặt chúc ngược của cô giờ là một đống máu bầy nhầy, mũi cô bị đập nát và hàm răng trước vỡ tan, mắt cô trợn tròng và có tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng cô. Vẻ đẹp ấy, có thể xem như kho báu của quốc gia, đã biến mất không còn dấu vết. Tình trạng hiện tại của cô qua thê thảm để có thể nói bằng lời.

" Chúng ta nên làm gì, Isadora?! Làm cách nào để chúng ta có thể cứu Calca?!"

"Tôi, tôi không biết!"

"Thế ngươi giỏi cái gì chứ?! Không phải bộ não của ngươi tồn tại cho những lúc như thế này sao?!"

" Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cái gì đó như này có thể xảy ra! Không gì khác chúng ta có thể làm ngoài việc rút lui!"

" Vậy ngươi muốn ta bỏ em gái mình và Calca ở đây sao?!"

" Chúng ta có thể làm gì khác!?"

Và Remedios không còn gì để nói.

" Ôi ôi ôi. Nhìn những con người cãi vã trước kẻ thù thì cũng khá là đáng sợ đó. Tốt, đến lúc rồi. Giờ chơi kết thúc."

" Cái gì?!"

Jaldabaoth chầm chậm nhìn lên bầu trời.

" Đến lúc cho đội quân của ta đến thành phố này. Ta cần phá nát cánh cổng và mang đến một cơn bão giết chóc và tàn sát."

" Ngươi, người nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm thế sao?!"

"Để ta?! Người không cần phải cho phép ta. Tất cả những gì các người cần là chấp nhận nó. Như đã nói, một món quà của các vì sao, đây."

Jaldabaoth nâng bàn tay không giữ Calca, và rồi, như hắn ta đang tìm gì đó - hắn chỉ lên bầu trời.

"--- DỪNG LẠI!!!"

Remedios hét lên bởi cô không biết hắn sẽ làm gì.

Tuy nhiên, mọi người đóng băng tại chỗ, không thể hành động. Đó là bởi họ không thể tấn công Jaldabaoth, người giữ Holy Queen như con tin.

Không, mọi người đều sợ rằng nếu họ tấn công hắn, hắn sẽ chặn lại bằng cơ thể Calca. Sẽ ra sao nếu như Calca chết vì đòn của họ?

Bất kể sự bối rối của Remedios và những người khác có thế nào. Ngôi sao vẫn rơi..

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Đi Tìm Sự Giúp Đỡ-Chương 2: Phần 1

Một cô gái đơn độc đi bộ trên con đường của Vương Quốc.

Không có gì gọi là dễ thương ở cô, chứ đừng nói rằng xinh đẹp còn khiến người nhìn nghi ngờ gấp đôi. Tuy nhiên, cô vẫn là trung tâm của sự chú ý, mặc dù theo hướng tiêu cực.

Đôi mắt nhỏ màu đen của cô xếch lên, gây cho người khác ấn tượng như thể cô đang liên tục liếc nhìn những người khác, trong khi quần thâm dưới mắt làm mọi người nghĩ rằng cô là một người sống ngoài vòng pháp luật hay tội phạm đang tìm đường quay về những con hẻm.

Nó rất hữu dụng cho việc đi lại giữa đám đông, nhưng một khi cô đi qua cổng thành phố hay những nơi khác tương tự như vậy, cô sẽ nhận được sự đề phòng gắt gao hay bị kiểm tra kỹ từ những nhà chức trách địa phương.

Cô gái ấy, Neia Baraja, nhìn lên bầu trời.

Trái tim của mùa đông thì đã qua, nhưng mùa xuân thì còn lâu mới tới.

Neia thở dài mệt mỏi, sau đó sắp xếp các giác quan sắc bén mà cô đã kế thừa từ cha mẹ và đi bộ hướng đến con đường dẫn đến một quán trọ.

Lý do tại sao cô phải cảnh giác như vậy thậm chí đang ở trong thành phố bởi vì cô cảm thấy một cảm giác bị đào thải mạnh mẽ từ khi cô đi vào thành phố này.

Như bình thường, nó không gì hơn chỉ là trí tưởng tượng con gái.

Sau cùng, khi cô trùm chiếc mũ của áo choàng lên đầu, không có gì khác để nói rằng cô là một người nước ngoài. Tuy nhiên, cô đã không nhầm về sự ảm đạm trong không khí. Cô nhìn vào những người đi ngang qua và thấy rằng gương mặt họ cắm cúi xuống với những bước chân nặng nề. Nó như thể hiện sự ảm đạm của mùa đông.

Nếu trong một trường hợp bình thường, cô có thể đã nghĩ rằng nó là bởi thời tiết u ám này. Tuy nhiên, cảm giác của sự tù túng - hay có lẽ là một nỗi sầu không tên - cô cảm thấy ở đây, trong thủ đô của vương quốc Re-Estize, có lẽ từ một nguyên nhân khác.

Có thể bởi vì họ vừa bị đánh bại không lâu trước đây. Tuy nhiên, so với những người dân của Thánh Quốc, họ thực sự nên nhảy lên vì vui mừng.

Mặc dù khu vực vịnh phía nam của Thánh Quốc thì vẫn tương đối an toàn, phía bắc thì hiện giờ cơ bản chỉ là địa ngục.

Đội quân giải phóng - hình thành từ những gì còn lại của đội quân phương bắc Thánh Quốc - và cô ấy, người đã đến đây như là một thành viên của phái đoàn ngoại giao, tin tức đó cũng khiến cô thoải mái 1 chút.

Càng nghĩ về nó, cô càng trở nên tuyệt vọng, và Neia chạm đến thắt lưng cô, tìm kiếm sự giúp đỡ. Cảm giác từ cái lạnh của thép chạy dọc tay cô.

Đó là thanh gươm cô mang theo, được trang trí với huy hiệu của đội kị sĩ Thánh Quốc, nó có tác dụng như chứng minh thân phận cô.

Bình thường, một thanh kiếm của thánh hiệp sĩ sẽ được yểm một vài ma thuật nhỏ để gia cường, nhưng của cô thì không. Đó là bởi vì đây chỉ là một vũ khí dự phòng, loại dành cho những người lính đang được đào tạo.

Chỉ sau khi hoàn thành việc đào tạo và chính thức được công nhận như là một thánh hiệp sĩ thanh gươm của cô mới được tin tưởng yểm phép vào. Đó là một nghi thức phức tạp để được mặc lên tấm áo choàng của thánh hiệp sĩ. Trong khi nó chỉ hơn một tấm thép được mài sắc cho đến khi cô chính thức được trở thành một thánh hiệp sĩ, đây vẫn là vũ khí cá nhân của cô đã theo cô trong nhiều năm dài tập luyện và đào tạo. Không ai có thể trách cô khi hình thành thói quen vuốt ve nó mỗi khi cảm thấy không thoải mái.

Cảm nhận được thanh gươm yêu dấu khiến Neia bình tĩnh lại, và cô khẽ thở dài. Rồi cô mở áo choàng ra và nhanh chóng tăng tốc.

Chân cô kéo lê mỗi khi cô nghĩ đến việc cô phải báo những tin xấu. Tuy nhiên, nó là bởi vì cô không thích những thứ như thế làm cô phải di chuyển nhanh hơn, để điều này kết thúc nhanh nhất có thể. Mặc dù cô sẽ phải tiếp tục chịu đựng những cảm xúc không vui trong lòng.

Cuối cùng, quán trọ nơi mà phái đoàn ngoại giao trú đã trong tầm mắt.

Đó là một quán trọ rất sáng sủa, được nói là một trong top 5 của Vương Quốc. Theo đó, cái giá của nó cũng cao như đẳng cấp của nó vậy.

Khi cô nghĩ về tình trạng bi thảm của quê hương, Thánh Quốc, cô không thể không cảm thấy tội lỗi vì trong khi cô đang tận hưởng cuộc sống xa hoa như này còn những người dân nước cô đang lầm than. Sự thật là, nữ thủ lĩnh của phái đoàn ngoại giao đã từ chối ở đây do sự xa hoa của nó. Cô cảm thấy rằng họ nên giảm phí tổn của chuyến đi này và sử dụng tiền đó vào việc khác.

Tuy nhiên, quan điểm của cô đã bị từ chối, nhờ đề nghị của người đàn ông trợ lý thủ lĩnh.

"Là người đại diện cho Thánh Quốc, nếu chúng ta không trú tại nhà nghỉ thích hợp, mọi người nếu thấy được có thể nghĩ rằng Thánh Quốc đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Vì vậy, chúng ta cần ở một nhà trọ cao cấp để thể hiện rằng đất nước chúng ta vẫn mạnh mẽ."

Lý lẽ của trợ lý thủ lĩnh thì không phải bàn. Không ai khác trong nhóm có thể bác bỏ anh ấy, tuy nhiên, thủ lĩnh của họ thì bị thúc đẩy bởi cảm xúc và không thể chấp nhận đề xuất đó, và cô ấy bướng bỉnh từ chối việc đó. Sau một lúc lâu bế tắc, cô cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi tất cả những thành viên của phái đoàn và miễn cưỡng lựa chọn nhà trọ này.

Tuy nhiên, mọi người hiểu rằng ngân sách của họ cho cuộc hành trình này rất giới hạn, vậy nên họ không thể gánh nổi những chi phí đắt đỏ không cần thiết. Để hoàn thành những nhiệm vụ nhanh nhất có thể, thậm chí Neia, một hộ vệ, đã được đưa vào đảm nhận nhiệm vụ.

Mục tiêu của phái đoàn ngoại giao là viếng thăm Vương Quốc mà không gì hơn là để tìm kiếm sự giúp đỡ cho Thánh Quốc. Tuy vậy, Neia và những thành viên khác của phái đoàn đang chạy xung quanh để cố gắng sắp xếp các cuộc gặp mặt để đưa ra lời đề nghị và bắt tay với Vương Quốc.

Bất cứ ai cũng có thể sắp xếp một cuộc hẹn, thậm chí là một hộ vệ. Với thủ lĩnh nghĩ điều đó không là vấn đề.

Tuy nhiên, Neia là hộ vệ duy nhất trong phái đoàn. Những người khác đã là những thánh hiệp sĩ thực thụ. Thậm chí nếu có nhận được cuộc hẹn, phía bên kia sẽ nghĩ gì nếu trong tương lai họ phát hiện ra rằng những người khác đã được viếng thăm bởi những thánh hiệp sĩ còn họ thì chỉ được gửi đến bởi một hộ vệ quèn?

Chắc chắn rằng họ sẽ không vui. Thậm chí Neia cũng biết được điều đó. Tuy nhiên, mặc dù cô đã từ chối quanh co, mệnh lệnh vẫn được giao lên cô không thay đổi. Là một hộ vệ, chỉ một chút cô có thể nói về nó, đó là, Neia sẽ không bỏ cuộc.

Nếu là một thất bại cá nhân, cô có thể vui vẻ chấp nhận nó, Tuy nhiên, làm vậy có thể dẫn đến Thánh Quốc đang khốn cùng mất thêm sự trợ giúp từ Vương Quốc. Neia không thể chỉ đơn giản viết lại sự thật rằng thất bại của cô có thể dẫn đến nhiều đồng bào của cô chết hơn đơn giản bằng cách, "Vâng, tôi hiểu."

Tuy nhiên, thực tế, chỉ một hộ vệ quèn ngay lập tức vội vã lao vào hành động mà không đợi mệnh lệnh chỉ khiến cho người lãnh đạo thêm không vui. Cô ấy có vẻ nghĩ rằng mọi thứ là lỗi của Neia. May thay, người trợ lý thủ lĩnh đã dàn xếp êm xuôi mọi chuyện nhưng thủ lĩnh của phái đoàn bây giờ có một ấn tượng kém về Neia.

Neia đã được chọn cho phái đoàn ngoại giao này đơn giản chỉ bởi giác quan sắc bén của cô, thứ mà có thể đảm bảo sự an toàn của họ trên đường đến đây. Cô hy vọng rằng họ sẽ không mong đợi cô đóng góp theo cách khác.

Nhưng nó không phải thứ mình có thể nói được...

Neia nhìn lên bầu trời và thở dài "Haaah". Rồi cô quan sát làn khói cô thở ra tan dần vào không khí và biến mất. Khi cô nghĩ đến người tiếp tân không thoải mái đang đợi cô ở quán trọ, dạ dày cô bắt đầu quặn lên.

Quý tộc mà Neia đã được cho gặp không may không phải là người quá quan trọng - Ông ấy không có địa vị cao ở Vương Quốc - không thể sắp xếp một cuộc hẹn với ông ta không phải là một thất bại gì to tát, nhưng thậm chí có vậy thì thủ lĩnh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

...Bình thường, thậm chí bạn có muốn gặp ai đó quan trọng ngay lập tức, họ sẽ vẫn cần thời gian để tìm hiểu lịch sử và biết thêm về bạn. Vậy nên sớm nhất bạn có thể gặp được là trong khoảng 1 tuần.

Theo chỉ thị của thủ lãnh, chúng ta sẽ rời Thủ đô Hoàng Gia trong vài ngày ... thủ lĩnh của chúng ta, hừ...

Thủ lĩnh của họ bây giờ là một người rất u ám. Cô ấy không như là có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Trong quá khứ, cô đã không như thế này. Neia biết rất rõ điều đó. Cô ấy đã từng là một người dễ tính... hay là một người vô tư, nếu nói một cách thiếu tế nhị. Tuy nhiên, từ sau khi trận chiến mà họ mất Holy Queen, tính cách cô ấy đã trở nên thay đổi hoàn toàn.

"... một tiến trình không đạt yêu cầu, hừ."

Không quan trọng những chỉ dẫn của thủ lĩnh vô lý như thế nào, tất cả những gì một hộ vệ như cô ấy có thể là treo nó vào trong đầu và chấp nhận trong im lặng.

Thậm chí thế, nó vẫn không là gì khi so với những người dân sống sót ở Thánh Quốc đang phải chịu đựng. Tất cả những gì cô phải làm là cúi thấp đầu trong cơn bão.

Sau khi tự động viên bản thân - tuy một cách yếu ớt và ẻo lả -- Neia tới phía trước của quán trọ.

Cố hít một hơi thật sâu, kéo mũ trùm xuống, và đẩy cánh cửa của quán trọ.

Như có thể mong đợi ở một quán trọ cao cấp, cô không bước vào phòng khác ngay mà là một phòng nhỏ. Nó có vẻ được thiết kế cho những vị khách có thể làm sạch giày của mình.

Tuy nhiên, nơi mà cô ấy vừa đi là một quận cao cấp, như nhà trọ này, và nó đã được lát bằng đá trên những con đường. Trời cũng không mưa nên cũng không có gì cần phải giũ đi cả.

Vì vậy, Neia đi tới và mở cánh cửa trước cô.

Một luồng hơi ấm bao bọc lấy cô.

Sau khi vào trong, người chuyển hành lý đứng phía trước cô, những thanh treo đồ bên phải, và cầu thang ở bên trái. Bên cạnh chúng là hàng sô pha được dùng để nhận khách.

Không có lò sưởi nào trong phòng. Tuy nhiên, thực tế là ở đây có nhiệt độ khác bên ngoài dù không có chúng chắc chắn bởi nhờ một item ma thuật. Những Magic Caster ở Thánh Quốc nhìn chung là những linh mục, và trong khi họ có thể làm một vài item ma thuật, rất ít trong số chúng được làm để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trong sự tôn trọng, Vương Quốc thì cao cấp hơn Thánh Quốc. Nếu đã như vậy thì Đế Quốc còn phát triển hơn bao nhiêu nữa, điều mà cha cô đã một lần đề cập đến trước đây?!

Mặc dù cô có thể không bao giờ cô có cơ hội thực hiện nó trong đời, Neia vẫn có cảm giác khâm phục Đế Quốc một cách mơ hồ.

Nói thẳng, một cô gái nông thôn sẽ chỉ có thể thấy được ngôi làng của mình trong suốt cuộc đời mà thôi. Một chiến binh không có tài năng như Neia có thể phải dành toàn bộ cuộc đời để phục vụ đất nước và không bao giờ có cơ hội đi thăm những đất nước khác.

Nếu vậy, có lẽ cơ hội để có thể đi ra nước ngoài chỉ như một ánh bạc mờ trong một đám mây đen, ảm đạm.

Những suy nghĩ chạy qua đầu Neia khi cô leo lên những bậc thang, hướng đến căn phòng trên tầng hai nơi mà phái đoàn đang ở. Những người trong quán trọ có vẻ đã nhớ được gương mặt của Neia, không ai chặn cô ở bên ngoài hay ngăn cản cô.

Xem xét về vấn đề chi phí, thì chỉ nên để thủ lĩnh và trợ lý thủ lĩnh ở đây; những thành viên khác nên tá túc ở những quán trọ rẻ hơn. Tuy nhiên, keo kiệt từng đồng như thế có thể khiến những người khác nghĩ rằng không có tương lai cho Thánh Quốc. Cuối cùng, trợ lý thủ lĩnh đã thuyết phục thành công thủ lĩnh bằng những lời khôn ngoan của mình.

Neia tiến đến cảnh của của căn phòng cao cấp và gõ cửa, nó khẽ mở ra. Bên trong là những thánh hiệp sĩ đứng bên trong căn phòng với nhiệm vụ an ninh.

Người mà họ đang bảo vệ là thánh hiệp sĩ mạnh nhất của Thánh Quốc, người cũng là thủ lĩnh của phái đoàn ngoại giao này. Như vậy, họ giống như là thuộc hạ đi theo hơn là người bảo vệ. Nói hợp lý, không phải sẽ khôn ngoan hơn nếu cô ấy cứ ở đằng sau sao? Neia biết tốt hơn hết là đừng để mồm làm mông chịu, vậy nên cô không bao giờ nêu lên điều đó.

"Neia Baraja, xin báo cáo."

Khi cửa mở, cô tiến vào căn phòng. Trước mắt cô là một căn phòng lớn, có một cái bàn dài ngay chính giữa, nơi đội trưởng đang ngồi. Đội trưởng Remedios Custodio và phó đội trưởng Gustav Montanis đều ngồi ở đó. Và 17 thành viên của phái đoàn, hơn một nửa trong số họ đang đứng dựa dọc bờ tường.

Cô ấy đang cúi đầu trước đống tài liệu trên bàn phía trước họ. Đa số chúng đã bị gạch chéo.

" Đội trưởng, Neia Baraja đã có mặt để nộp báo cáo."

Cô ưỡn ngực lên, chỉnh lại tư thế, và nêu tên lên.

" - Họ trả lời như thế nào?"

" Tôi vô cùng xin lỗi. Họ từ chối bởi vì thiếu thời gian. Họ nói rằng họ muốn ít nhất 2 tuần."

" Xừ."

Remedios chậc lưỡi.

Dạ dày Neia quặn lại. Biểu hiện của cô ấy là vì không hài lòng với Neia hay là với những người quý tộc đã từ chối họ? Trong khi có 2 khả năng, cô không dám hỏi rõ vấn đề khủng khiếp đó.

" Thật sao. Cảm ơn ngươi đã đi ra ngoài trong trời sương lạnh giá như thế này. Quay trở lại phòng và nghỉ ngơi đi."

"Vâng!"

Neia kiềm chế tiếng thở nhẹ nhõm với những lời của Gustav. Khi cô đang muốn rời đi ngay, Remedios gọi lại và giữ cô ấy lại.

"... Ta muốn hỏi ngươi trước, có phải thật sự ngươi đã nói với họ rằng chúng ta muốn mở một cuộc thương lượng ngay khi có thể?"

" - À? Ừm! Vâng! Tôi đã cố gắng hỏi họ, nhưng không may họ nói rằng không..."

" Vậy thì nó không phải thất bại của người nhỉ?"

" À, điều đó, điều đó..."

Điều đó không đúng, cô muốn nói vậy, nhưng ai mà dám nói thế chứ? Thêm nữa, co đã biết rằng cô sẽ không thể thoát khỏi bị quở trách mà không quan trọng câu trả lời có như thế nào.

"... Đội trưởng. Đó không hẳn là quý tộc cô ấy hỏi từ chối. Những quý tộc khác đã từ chối đề nghị gặp cũng trong những trường hợp tương tự. Giữa bọn họ có những người tỏ ra không thể giúp đỡ Thánh Quốc nhưng ai muốn nói ra chứ."

Remedios lườm vào Gustav, người có vẻ vừa phát biểu để cản trở cuộc hội thoại của họ. Không lời nào trao đổi giữa họ, nhưng bầu không khí đang dần căng thẳng.

" - Neia Baraja."

" Vâng!"

Cô ấy vẫn đang nhắm vào cô, sau cùng. Trong khi Neia cuộn tròn vai lại trong thất bại, cô không biểu hiện nó ra bên ngoài, thay vì trả lời với một giọng rụt rè.

Gustav lúc này di chuyển ra giữa 2 bọn họ, nhưng Remedios không quan tâm đến anh ta và tiếp tục nhìn vào Neia.

" Trong khi chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây, nhiều người dân đang bị tàn sát bởi bán nhân tộc được dẫn đầu bởi Jaldabaoth. Thêm vào đó, 4 thành phố chính đã thất thủ, cùng với vô số thị trấn và làng mạc."

4 thành phố trong câu nói từng cái là: thủ đô Hoburns, căn nhà của Đại Hồng Y, nó được xem như là ngôi đền cao cấp của đức tin Thánh Quốc.

Thành phố cảng Rimun, nằm ở phía tây của thủ đô.

Thành phố pháo đài Kalinsha, nơi gần bức tường nhất, và là nơi đầu tiên bị tấn công bởi bán nhân tộc.

Và còn lại là Poland, thành phố giữa Kalinsha và Hoburns.

Nói cách khác, đa số những thành phố chính của phía bắc hiện giờ đã dưới sự kiểm soát của quân đoàn Jaldabaoth.

" Và bọn chúng đã bắt rất nhiều tù nhân, họ đang bị giam giữ trong những khu trại từ những ngôi làng bị chiếm và những thành phố. Chỉ nghĩ đến việc bị chuyển đến đó thôi cũng làm người ta nổi tóc gáy."

" Vâng!"

Những khu trại đó được bao quanh bởi những bức tường, và không ai hay nhân chứng nào biết được điều gì đang xảy ra bên trong nó bởi vì không ai thành công thâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, có lời đồn rằng chúng được canh gác bởi những bán nhân loại. Những người thăm dò đến gần đã nói rằng họ có thể nghe thấy những tiếng rên la, kêu gào vì đau đớn bên trong.

Nó càng đáng tin hơn bởi thực tế rằng không ai cảm thấy Jaldabaoth, một thủ lĩnh quỷ, sẽ ban cho bất kỳ sự đối đãi như con người với những tù nhân loài người của hắn.

" Vậy biết tất cả những điều đó, ngươi vẫn quay về với một kết quả như thế này hả? Ngươi đã cố gắng hết sức chưa? Bình thường, ngươi phải làm gì đó thể hiện nó đi chứ, đúng không?"

" Vâng! Tôi vô cùng xin lỗi!"

Thật vậy, cô ấy đã đúng. Remedios đã đúng. Tuy nhiên -

Suy nghĩ rằng trái tim đang tăng nhịp của Neia từ chối điều đó.

Nếu vậy, đội trưởng của đội thánh hiệp sĩ thì giỏi cái gì trong khi cô đã thất bại trong việc giải cứu những tù nhân?

Cô gần như muốn cãi lại những lời đó. Tuy nhiên, là một hộ vệ của Thánh Quốc, cô không thể nói điều như vậy.

" Vì ngươi cảm thấy có lỗi, ngươi có ý định làm gì? Ngươi định làm gì để thể hiện một kết quả cụ thể?"

Neia không nói nên lời.

Trong chuyện này, Neia chỉ là một công dân bình thường của Thánh Quốc. Cô không phải là một quý tộc, cũng không quyền lực hay giàu có. Cô ấy thậm chí còn không phải là thánh hiệp sĩ, chỉ là một hộ vệ. Neia không có gì cả, khi cô ấy, có thể đề nghị một quý tộc của Vương Quốc xuất hiện trước họ. Nếu vậy, tất cả những gì cô có thể làm là -

" Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn."

-- trong thâm tâm. Tuy nhiên, câu trả lời đó có vẻ không được Remedios chấp nhận.

" Ta đang hỏi người có ý định làm việc chăm chỉ hơn như thé nào. Nỗ lực vô ích thì -"

"-đội trưởng."

Gustav ngăn Remedios khi cô ấy bắt đầu cái gì đó." Tại sao bây giờ không rời khỏi đây một chút? Cuối cùng, đến lúc chúng ta bắt đầu chuẩn bị rồi đúng không? Những thành viên đáng kính của Blue Rose sẽ đến sớm thôi. Nếu chúng ta mất quá lâu để đón họ sẽ khiến họ không vui nhỉ?"

" Đúng vậy. Hộ vệ Baraja, làm việc chăm chỉ và cho ta xem cái gì đó lần tới nhé."

" Vâng ạ!"

Remedios xua tay. Nói cách khác, cô ấy đang nói rằng nhanh lên và cút đi.

" Tôi xin lỗi, đội trưởng Remedios!"

Mặc dù cô đã mệt, Neia vẫn hét lên "được rồi!" và run rẩy trong niềm vui khi rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên, đồng minh của cô bây giờ như đã trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất ngay lập tức.

" Đội trưởng, cô ấy có thể có mặt khi Blue Rose đến được không?"

Những lời của Gustav khiến cho tầm nhìn của Neia mờ đục đi trong giây lát. Tuy nhiên, đây là chủ đề có liên quan đến cô, vì cô là một hộ vệ.

Remedios nhìn vào người thuộc hạ. Đây hoàn toàn không như cách cô ấy nhìn Neia. Đôi mắt của cô ấy khiến cô ấy trông như một người khác, và nó làm cô bối rối.

" Thật chứ? Tốt thôi, nếu anh đã nói vậy... nhưng tại sao?"

" Lý do chính để mang cô ấy đến như là một hộ vệ là bởi vì giác quan xuất sắc của cô ấy. Có lẽ có thể có những thứ chỉ có thể mình cô ấy để ý."

Nhiều thánh hiệp sĩ và hộ vệ đã chết trong trận chiến với Jaldabaoth, nhưng có một ít trong số họ đã sống sót. Thậm chí như thế, lý do cô được chọn theo cùng nhóm của họ từ đầu là bởi vì giác quan của cô.

Trong khi những thánh hiệp sĩ thì rất giỏi trong việc chiến đấu, thì họ chỉ khác biệt một chút so với những người dân thường ở những khía cạnh khác. Trong nhiệm vụ này, cần một ai đó có thể vượt qua những điều không thể thấy, chỉ ra kẻ thù từ khoảng cách xa, xâm nhập hàng phòng thủ và thực hiện những nhiệm vụ như vậy, điều đó có nghĩa là họ cần một hoa tiêu có khả năng như kỹ năng trinh sát.

Nếu trong trường hợp bình thường, họ có thể gọi cho những mạo hiểm giả hay những thợ săn, nhưng đa số bọn họ đã chết, và số còn lại đã bỏ trốn về phía nam hay những đất nước khác. Vì vậy, không còn ứng viên nào chất lượng hơn để chọn, họ chọn Neia.

Trong khi cô cách cha mình một khoảng xa, cô âm thầm tự hào rằng thực tế giác quan của cô sắc bén hơn những thánh hiệp sĩ chỉ được huấn luyện để trở thành thánh hiệp sĩ. Cô rất vui rằng tài năng của cô có thể phục vụ đất nước mình, nhưng mà cảm xúc đó đã dần bị hao mòn. Giờ đây, cô bắt đầu thấy phẫn nộ vì rằng mình được chọn.

" Thật sao?... Tốt, nếu anh đã nghĩ vậy, vậy làm đi. Tôi chấp thuận."

" Cảm ơn rất nhiều, đội trưởng."

"... Hộ vệ Baraja. Như chúng ta đã nói, cô sẽ duy trì trong góc của căn phòng và lắng nghe cuộc hội thoại của chúng ta. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, báo cho ta biết. ... Bây giờ quay trở lại phòng và tươi tỉnh lên trước khi quay lại đây."

" Đã hiểu!"

Cuối cùng, Neia đã nghĩ, nhưng rồi Gustav theo sau cô khi cô rời đi. Sau khi họ rời khỏi căn phòng, anh ta nói khẽ với cô.

" Xin lỗi về đội trưởng."

Neia ngăn mình lại, nhìn xung quanh, và rồi cô cất tiếng nghi ngờ rằng về những gì cô đang mang nặng trong tim từ đầu tới giờ.

" ... Có phải tôi đã làm gì đó buồn lòng đội trưởng không? Ý tôi là, tôi đã nghe về trận chiến mà chúng ta đã mất thành phố đã thay đổi cô ấy hoàn toàn, vậy điều gì đã xảy ra?"

" ... Nhiều thánh hiệp sĩ đã chết trong trận chiến với Jaldabaoth, bao gồm cả Holy Queen-sama và em gái đội trưởng."

Tôi biết điều đó. Nhưng vậy thì sao?

Điều tương tự cũng đã xảy ra với Neia.

Cả cha và mẹ cô đã chết. Những người như thế này thì rất nhiều ở khắp nơi trong Thánh Quốc. Dĩ nhiên, cô không thể nói như vậy được.

" Không có nơi nào để trút lên nỗi đau và sự giận dữ cô ấy chịu đựng từ điều đó, đội trưởng đã chọn trút lên cô. Tôi nghĩ lý do tại sao cô ấy không làm vậy với những thánh hiệp sĩ khác là bởi vì chúng tôi đã cùng chiến đấu và trải qua điều đó với cô ấy."

Cái quái gì vậy, Neia gầm lên trong tim.

Nói cách khác, tất cả những điều này là bởi vì Neia đã không tham gia vào trận chiến.

Cái này thật quá đáng.

Một nửa đồng bạn của Neia đã đi đến những thành phố và rất nhiều trong số họ kết thúc vì bị tàn sát. Lý do tại sao Neia đã không bị như thế là nhờ may mắn, không bởi vì sự lựa chọn của Neia.

" Hãy để tôi nói điều này: Làm ơn hãy chịu đựng nó. Ngay bây giờ, đội trưởng là một người không thể thay thế của Thánh Quốc."

" ... Thậm chí nếu cô nổi giận với người khác và gây ra cho họ rất nhiều khó khăn, đúng không?"

" Đúng vậy."

Gustav nhìn vào cô với một ánh mắt đau đớn.

Sự giận dữ chạy dọc khắp người Neia. Cô muốn hét lên. Neia biết răng người phụ nữa đó rất mạnh, nhưng mà, Neia đã làm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của họ đến Vương Quốc. Cô đã chỉ ra những điểm canh gác của bán nhân tộc và cô đã cẩn thận hơn bất kỳ ai khác khi họ cắm trại vào ban đêm. Neia đã đóng vai trò đưa phái đoàn ngoại giao an toàn hơn để đến đích. Nếu vậy, Neia không cảm thấy cô ít giá trị hơn người phụ nữ đó.

Tuy nhiên, Neia dập tắt những cảm xúc khi chúng đang sôi sục.

Cô phải chịu đựng với điều này vì lợi ích của những người dân đang trong cảnh lầm than ở Thánh Quốc. Chấp nhận bất kỳ ai trong số họ bị mất, sẽ khiến kéo dài sự đau khổ của vô số người khác, đó là hành động ngu ngốc nhất có thể tưởng tượng ra.

Thêm vào đó, cô sẽ được thoát khỏi nhiệm vụ này một khi cô quay lại đất nước. Vì vậy, tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng sẽ không còn bao lâu nữa.

Neia mỉm cười và gật đầu." Tôi đã hiểu. Nếu đó là vì lợi ích của Thánh Quốc, tôi sẽ chịu đựng nó với nụ cười."

Blue Rose đến quán trọ không lau sau khi Neia quay lại căn phòng.

Neia đã đợi, cùng với những thánh hiệp sĩ khác đang đứng bất động ở bức tường.

Sau đó, cánh cửa mở ra và một nhóm người tiến vào.

Trong khi họ không chính xác là những người nổi tiếng, danh tiếng của họ vẫn rất lớn ở Thánh Quốc, và nó khiến cho trái tim Neia loạn nhịp. Đó là những người cùng giới tính như cô nhưng đã thăng tiến lên đẳng cấp mà cô không bao giờ có thể đạt đến được. Cá nhân mà nói, cô muốn hỏi họ tất cả mọi loại câu hỏi. Tuy nhiên, cô không thể làm những thứ như vậy được.

Họ là .. một trong ba nhóm mạo hiểm giả hạng adâmntite trong Vương Quốc. Blue Rose... Họ thật tuyệt...

Trong khi cô đã nghe về những mô tả và những cái tên của họ qua những lời đồn, đây là lần đầu tiên cô được gặp họ bằng xương bằng thịt. Có một sự khác nhau lớn giữa những gì cô đã tưởng tượng từ những câu chuyện của họ và thực tế họ như thế nào.

Đứng đầu là thủ lĩnh của Blue Rose. Cô là một nữ linh mục người có biểu tượng thánh của Thần Nước, người sở hữu thanh quỷ kiếm, Kilineyram - Lakyus Alvein Dale Aindra.

Vẻ đẹp của cô ấy thậm chí còn khiến cho người cùng là nữ giới cũng sẽ bị mê hoặc bởi chúng, và nó thật khó để tin rằng cô là mạo hiểm giả hàng đầu mà chỉ những thiên tài chiến đấu mới có thể. Nếu cô ấy mặc một bộ váy, cô sẽ trông giống như bức tranh về một nàng công chúa mà một thường dân như Neia đã tưởng tượng.

Người phụ nữ xinh đẹp đó đã nói chuyện với một giọng nhẹ nhàng phù hợp với tất cả những tưởng tượng của Neia về cô.

" Cảm ơn vì lời mời của cô. Chúng tôi là Blue Rose."

Remedios, người đứng lên chào mừng họ, khẽ gật đầu biểu thị sự cảm kích của cô.

" Tôi không biết phải cảm ơn các bạn như thế nào cho đủ vì đã chấp nhận lời mời, thật vinh dự những thành viên của Blue Rose."

" Chúng tôi mới là những người được vinh dự khi nhận được lời mời từ thánh hiệp sĩ người mang thanh thánh kiếm và cũng như kỹ năng xứng đáng với nó. Remedios Custido-sama."

Sự trao đổi về những điểm nhấn từ biểu hiện cứng nhắc của Remedios trong cách nói có gì trái ngược với cách nói chuyện tự nhiên trôi chảy của Lakyus. Có vẻ như cô ấy thực sự là một nữ quý tộc.

"À, Tôi là người nên vui mừng vì gặp được chủ sở hữu của thanh quỷ kiếm như bạn. À hèm. Xin mời ngồi. Những người xung quanh chúng ta tất cả là những thánh hiệp sĩ của Thánh Quốc. Sẽ thật tốt nếu như tất cả chúng tôi đều lắng nghe. È hèm, nếu có thời gian sau đó, tôi rất muốn thấy được thanh quỷ kiếm của bạn."

" Rất vui lòng, và có cơ hội được ngắm nhìn thanh thánh kiếm của cô cũng khiến tôi không nói nên lời. Vậy, cho phép chúng tôi chấp nhận lời mời của chủ nhà và ngồi xuống, nào mọi người."

Những thành viên của Blue Rose mỗi người ngồi xuống ghế theo cách của họ. Vài người trong số họ đã khoang tay lại. Từ những kỹ nẵng của họ, nó khiến Neia tự hỏi có phải họ luôn luôn như thế này hay họ đã học được trong trong thời gian gần đây.

" Chúng ta sẽ giới thiệu bản thân chứ?"

Đội phó trả lời, chắc chắc là để giúp Remedios rồi.

" Không, sẽ không cần làm thế đâu. Những tin về các bạn đã len lỏi đến nọi nơi ở Thánh Quốc. À, và trong khi có chút trể nãi, tôi là đội phó của đội thánh hiệp sĩ, Gustav Montanis."

Lakyus mỉm cười dịu dàng với câu trả lời của Gustav.

" Thật sao. Sẽ thật tốt nếu đó nếu đó chỉ là nhừng tin tức được phóng đại lên."

"À -"

"-Vâng. Chúng tôi không nghe gì hơn những điều tốt về các bạn. Thật sự, tôi đã rất khó để giấu đi sự phấn kích về những thành tích anh hùng của các bạn."

Có vẻ như Remedios muốn nói gì đó, nhưng Gustav đã ngăn cô ấy lại. Sau cùng, anh ta mỉm cười với Lakyus như không có chuyện gì.

" Thật thích thú. Trong khi tôi muốn hỏi về những tin đồn đó như thế nào, chúng tôi ở đây hôm nay để chấp nhận một yêu cầu. Tôi không có ý định làm lãng phí thời gian quý báu của khách hàng. Vì vậy, chúng ta hãy cùng thảo luận về chi tiết của yêu cần lần này."

"Ừm. Trước đó, tôi muốn hỏi tên của cô gái đó -"

Neia nhảy dựng lên sợ hãi khi cô nhận ra một người trong cặp song sinh đạo tặc đang chỉ vào cô. Những người khác cũng nhìn vào cô trong sự quan tâm.

Hai người bọn họ chắc hẳn là cặp sinh đôi đạo tặc được biết đến là Tia và Tina. Mặc dù là thành viên của Blue Rose nổi tiếng thậm chí tới tận Thánh Quốc, vẫn không có lời đồi hay những câu chuyện về chiến công của họ. Họ là một cặp nhân vật bí ẩn.

Và bây giờ những nhân vật ấy đang chỉ vào cô.

Cô cảm thấy như cô đã bất ngờ bị chôn đứng trên sân khấu trước những khán giả. Ý nghĩ tại sao điều này lại xảy ra nảy lên quanh tâm trí cô.

" Cô gái đó không có cơ thể của một chiến binh. Khác với đầu thịt của chúng tôi."

"Oi! Điều đó là ý gì đây?!"

Người vừa mới nói là Gagaran, nữ chiến binh như được đúc lên như một bức tường gạch dày.

"Chính xác như những gì tôi nói. ... Cô ấy không phải là chiến binh, không quan trọng trông như thế nào. Đây mới là chiến binh này."

" Oi oi, cậu có thể huấn luyện cơ thể với kinh nghiệm, biết không?"

" Vậy cậu sẽ tiến hóa sao, Gagaran?"

Gương mặt của đạo tặc đó cứng lại.

" Không có ý gì, tôi cảm thấy tiếc cho cô gái đó."

"Này! Là tớ hay cậu đã nhận được đầy đủ phần của mình từ khi cậu đi luyện tập cùng với tớ vậy? Oi!"

" Không có gì thay đổi cả. Chỉ là nó đau khi cậu ôm tôi với mớ cơ bắp ngớ ngẩn của cậu lúc tôi ngủ --"

(*TL: thật sự những cuộc trò chuyện của mấy đứa trong Blue Rose trước giờ vẫn luôn khó hiểu với người ngoài.)

" - Đủ rồi đấy hai cậu... Tôi xin lỗi về những gì chúng tôi vừa làm."

" Xin đừng bận tâm. Tên của cô ấy là Neia Baraja. Cô ấy có giác quan rất sắc bén, và cô đã đóng góp rất nhiều trong chuyến hành trình của chúng tôi đến đây."

" Tôi hiểu rồi."

Câu trả lời thì ngắn và không cảm xúc, không dễ thương chút nào.

"... ừm. Tốt, vì đó là lỗi của bọn tôi, chúng ta vẫn chưa tiến triển thêm được chút gì cả. Nếu có ai đó không phiền, chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề? Còn nữa, không nói chuyện kiểu cách quý tộc nữa, được chứ? Cùng làm cho đúng nào?"

" Evileye," Lakyus nói với giọng quở trách.

Đó là Magic caster Evileye. Trang phục của cô có mặt nạ, có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ, nhưng cô chưa bao giờ cởi nó ra trong bất kỳ trường hợp nào. Cô có dáng người nhỏ nhắn - có vài lời đồn rằng cô ấy có thể từ một chủng tộc có cơ thể nhỏ. (*TL: Chắc tụi nó tưởng nhầm nhỏ này là Goblin :v)

" Không sao, điều đó ổn. Bản thân tôi không giỏi những thứ như chuyền qua chuyền lại."

" Đội trưởng..."

"... Ku ku. Tốt, Sếp của bên kia cũng đã chấp thuận rồi - còn sếp của chúng ta như thế nào? Bên cạnh đó, một khi họ trả một khoảng phí thích hợp, họ sẽ là khách hàng của chúng ta. Nếu không phiền về câu hỏi về tiền bạc. Sẽ không phải tốt hơn là đóng dấu thỏa thuận nó sớm hơn là muộn sao?"

Lakyus thở dài, và Evileye tiếp tục, có vẻ như đang chế giễu bọn họ.

" Chà, Sếp của tụi tui cũng OK rồi, vậy chúng ta sẽ xác nhận chi tiết trước khi chúng ta nói chuyện về khoảng chi phí? Tôi sẽ nhận nó nếu cô muốn hỏi về người đã gây lộn xộn ở đất nước của cô, Jaldabaoth?"

" Cô đã biết rồi sao?"

"Oi Oi, Cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ không biết về những thứ mà những quý tộc biết? Vương Quốc cũng có những nhà lái buôn đường biển, cô biết đấy. Cộng với Guild Mạo hiểm giả cũng trao đổi thông tin nữa. Nói thế, về chuyện đó? Nếu cô cũng muốn chia sẻ những gì cô biết? Nói thẳng, chúng tôi sẽ vui hơn khi nhận được thông tin hơn là tiền."

"Ừm... Có thể, tôi có thể thảo luận một chút với Gustav?"

Evileye vẫy tay ra hiệu rằng bọn hó có thể, và rồi Remedios và Gustav đứng dậy và vào phòng kế tiếp - phòng ngủ.

"Vậy, chúng tôi có thể sử dụng bình nước này không?"

Gagaran chỉ và bình nước và những chiếc cóc xung quanh khi hướng đến Neia.

Tại sao lại là tôi, Neia bực bội trả lời, " Cứ tự nhiên.". Cô muốn khen chính bản thân mình vì giọng điệu hoàn hảo để không bị run rẩy.

Sau khi Gagaran rót nước cho mọi người, Remedios và Gustav quay lại.

" Chúng tôi sẽ trả phí, vậy cô có thể nói với chúng tôi những gì mà cô biết không?"

Uwah, Neia đã nghĩ. Vì một vài lý do, cô đã đoán rằng Remedios, người mà phàn nàn về sự tốn kém khi ở trong một quán trọ, sẽ không chấp nhận. Chắc chắn là Gustav đã nói gì đó với cô, Neia không biết anh ta đã sử dụng lý do gì để thuyết phục cô.

" Thế cũng được, mặc dù tôi nghĩ chúng tôi có thể nói với cô những gì cô cần biết nếu cô nói cho bọn tôi về tình hình hiện taị của Thánh Quốc."

" Xin hãy để chúng tôi trả khoảng phí thích hợp."

Gustav nhanh chóng đặt một túi nhỏ lên bàn.

"Ừm, oi."

Evileye hất cằm về phía một trong những đạo tặc. Đáp trả, cô ngay lập tức với tới và tóm lấy cái túi, tung lên và xuống nhẹ nhàng trên tay. Xong cô quay qua và gật đầu với Evileye.

"Được rồi. Vậy tôi, Evileye, sẽ thay mặt giải thích... Mặc dù, như tôi đã nói lúc nãy, thật là thiếu thực tế vì cô đã đề nghị tất cả những thông tin chúng tôi có về Jaldabaoth. Hãy bắt đầu nói về những gì đã xảy ra ở đất nước cô. Nhưng trước đó, tôi muốn xác nhận vài điều với cô. Jaldabaoth của cô trong như thế này, đúng không?"

Evileye lấy một cây bút và tờ giấy từ bàn bên cạnh và bắt đầu vẽ với những nét nguệch ngoạc. Tuy nhiên, bức tranh cô ấy vẽ chỉ có thể nó như là nét bút trẻ con vẽ vội là khớp nhất.

Remedios đang nói, "Không, đó thì không..." trước khi một trong hai người sinh đôi giật lấy tờ giấy và xé nó làm đôi.

" Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

Trong khi Evileye đang bối rối, người sinh đôi còn lại giật lấy cây bút trong khi nhẹ nhàng rút ra một tồ giấy mới vẽ lên đó, rồi đưa cho Evileye xem tác phẩm cuối cùng. Magic Caster đeo mặt nạ lẩm bẩm, "Uguuu..." trong một giọng bất mãn. Sự thật là, nó thì có chất lượng vượt xa với bức hình vừa nãy.

Vẻ ngoài của hắn rất khác với những gì được mô tả bằng lời. Hắn mặc trong một trang phục ngoại quốc và cùng với một chiếc mặt nạ kỳ lạ. Sau khi thấy bức hình, Remedios giận dữ nắm chặt nắm đấm và gầm lên như một con thú hoang.

" Đó là tên khốn đó."

Sau khi thấy điều này, cặp sinh đôi và Evileye dừng mối thù giữa họ và quay lại hướng về phía Remedios.

" Vậy chúng tôi sẽ xác nhận 1 điều, rằng đây là cùng một ngư-cùng một con quỷ. Tốt, nếu những con quỷ như này xuất hiện hết con này đến con khác, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Cảm ơn thượng đế đã thương xót, như họ nói. Bây giờ--"

Evileye tiếp tục thuật lại những sự kiện đã xảy ra ở Thủ Đổ Hoàng Gia, và Neia co rúm lại trong tim.

Cô biết rằng Jaldabaoth rất manh. Và cô biết rằng đội quân và và con quỷ có vảy tồn tại, vậy nên cô không bị sốc bởi chúng. Nhưng sự thật rằng có năm cô hầu gái quỷ có thể tự mình hạ được toàn bộ những mạo hiểm giả hạng adamantite càng khiến cho cảm giác của cô càng trở nên tuyệt vọng.

Mình không nghĩ bất kỳ ai chỉ ra những nàng hầu quỷ trong Thánh Quốc. Vậy chúng là con ace chủ bài của Jaldabaoth? Nghĩ đến việc hắn có những thứ như thế...

" - Vậy, Các cô ước lượng tỉ lệ độ khó của Jaldabaoth là khoảng nào?"

Câu hỏi của Gustav khiến cho Blue Rose nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là Evileye đứng ra nói thay cho mọi người.

" Để tôi làm rõ điều này trước, giá trị này chỉ là để tham khảo. Nó có thể cao hơn, nó cũng có thể thấp hơn, vậy tôi hy vọng anh sẽ để ý điều đó trong đầu. Chúng tôi ước lượng độ khó của con quỷ đó vào khoảng 200."

" Hai trăm..."

Gustav hổn hển. Neia cũng gần như cũng hổn hển theo, những cô đã ngăn lại và áp chế nó được. Một vài thánh hiệp sĩ xếp hàng bên những bức tường thì không kiềm chế được như vậy. Remedios là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh, biểu hiện của cô ấy không hề thay đổi.

Nếu Neia nhớ chính xác, quái vật có độ khó 100 đã không phải là một thứ mà con người có thể đánh bại.

"Chính xác thì độ khó 200 thì mạnh như thế nào?"

Evileye thì có vẻ có chút rắc rối khi trả lời câu hỏi nghiêm nghị của Remedios.

"Trong khi những sinh vật có độ khó 200 thì chưa từng xuất hiện ở thế giới loài người trước đây... chà, những con rồng cổ thì cũng khoảng 100."

" Một con rồng cổ... tôi chưa từng đánh với chúng trước đây, có phải nó cũng giống như vệ thần Deity của những đại dương?"

Vệ thần Deity của đại dương được nhắc đến là một con Rồng Biển cư ngụ dưới biển.

Nó có 2 cánh tay và chân dài, và một cái đuôi dày thế chỗ cho những đôi cánh đã bị thoái hóa. Nó giống như một con Thuồng Luồng Biển hơn là một con rồng, và trí tuệ của nó có thể ngang hoặc vượt qua nhân loại. Nó là một sinh vật khá nhân từ và sẽ bảo vệ những con thuyền nếu nó được tôn kính đúng mực.

Neia đã từng rất may mắn khi được thấy nó một lần, từ khoảng cách xa, khi họ đi đến Rimun trong kỳ nghỉ.

Nó đã nâng đầu vươn lên cao lên khỏi mặt biển, và nó có vẻ oai vệ xứng đáng với danh hiệu Vệ Thần Deity. Thật khó để có thể tưởng tượng một con người có thể đánh bại sinh vật như vậy.

" Đội trưởng Remedios. Nếu chúng ta sử dụng việc đánh bại Vệ Thần Deity như một đường cơ sở để đánh giá... hừm, nếu có một ngư dân ở đây, ông ta hẳn sẽ nhìn chúng ta bằng đôi mắt hình viên đạn. Còn nữa, điều đó có nghĩa rằng hắn ta mạnh gấp đôi một con rồng cổ đại."

" Đúng vậy. Chúng tôi đã thống nhất rằng hắn ta mạnh hơn những Demon God trong truyền thuyết, kẻ đả bị đánh bại bởi mười ba vị anh hùng. Nói đến điều này, sự xuất hiện của hắn trong thế giới loài người sẽ là một bi kịch kinh hoàng và nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Đó là sức mạnh của hắn."

"Mặc dù, tôi nghe rằng khi mà Jaldabaoth tàn phá ở Vương Quốc, hăn đã bị đẩy lùi bởi Momon-dono. Điều đó có nghĩa rằng Momon-dono chắc hẳn phải mạnh như vậy, đúng chứ?

Remedios nuốt nước bọt, và tiếp tục.

"Hay là điều đó ám chỉ đến - anh ấy đã sử dụng một loại item đặc biệt khi đánh bại Jaldabaoth?"

Lúc đó khi mà thái độ của Evileye thay đổi.

Neia không thể thấy được mặt cô ấy, nhưng cô có thể cảm thấy rằng mặt cô ấy đang đỏ bừng dưới lớp mặt nạ.

" Tôi không nghĩ rằng anh ấy sử dụng bất kỳ item nào như vậy. Tuy nhiên, Momon-sama đã chiến đấu tuyệt với khi đụng độ với Jaldabaoth. Tôi đã đánh với những thuộc hạ của hắn khi đó, vậy nên tôi không thể thấy toàn bộ trận chiến, những nó là một trận chiến kinh khủng. Nó xứng đáng là trận chiến của một người anh hùng trong những người anh hùng, một nhà vô địch trong những nhà vô địch."

" Vậy, vậy sao?"

Đó là tất cả những gì Gustav đã có nặn ra thành lời sau khi bị nghiền bởi sự hiện diện của Evileye khi cô tựa mình xuống.

"Chính xác! Ah, một trận chiến kinh ngạc. Momon-sama đã bảo vệ tôi khi anh ấy đang chiến đấu với Jaldabaoth, có biết không."

" Vậy anh ấy đã đánh với Jaldabaoth - con quái vật đó - và đẩy lui hắn? Là thật sao?"

"Cái gì?! Cô đang nói rằng những gì tôi thấy bằng chính mắt mình là một lời nói dối?!"

Evileye phản đối câu hỏi của Remedios bằng một phản ứng dữ dội. Gustav cố gắng để quét đi bầu không khí không thoải mái.

"À, không, ý của đội trưởng chúng tôi là nếu Darkness có thể tấn công điểm yếu nào đó của Jaldabaoth, có lẽ chúng ta có thể cũng làm gì đó. Tôi xin lỗi và đã không làm rõ ràng."

"Không, Chúng tôi nên xin lỗi vì tính trẻ con của Evileye của chúng tôi khi nói chuyện với khách hàng của mình."

Câu trả lời đó đến từ Lakyus. Gì đây, khi 2 nhân vật chính bị đẩy qua một bên và những nhân vật phụ tham gia đóng trôi chảy vai trò của những người đó sao.

"Ừm...Chà, giả sử như Jaldabaoth thật sự có điểm vài điểm yếu, Momon-sama phải chiến thắng bằng cách tấn công nó. Thật khó để tưởng tượng rằng một con quỷ như hắn sẽ để điểm yếu của mình sơ hở."

" Đúng vậy... Có lẽ anh ấy đã dùng một item hay một thuộc hạ nào hỗ trợ phía sau."

Trong khi đây là lần đầu tiên cô ấy nghe đến những nữ hầu quỷ, Jaldabaoth có nhiều những thuộc hạ quỷ mạnh mẽ.

Sau khi tra hỏi những bán nhân loại bắt được, họ biết được rằng có ít nhất 3 tên.

Đó là con quỷ đã thống trị vùng hoang vu nới mà nhưng bán nhân tộc sinh sống.

Rồi con quỷ đã thống trị thành phố cảng Rimun.

Và còn lại là con quỷ có vảy kẻ chỉ hủy đội quân bán nhân tộc.

" Đúng rồi, các bạn có thể nói chúng tôi về chi tiết về con quỷ có vảy các bạn đã đề cập đến ban đầu không?"

" Đúng rồi, Có thể nói cho chúng tôi biết về những khả năng của nó là gì?"

Cô ấy mô tả khả năng và họ đã chiến đấu với nó như thế nào. Câu chuyện của Lakyus kết thúc với Brain Unglaus - người ngang đẳng cấp với Gazef - giết con quỷ đó.

" ... Điều đó thật lạ. Jaldabaoth vẫn chưa có bất kỳ động thái nào sau khi chinh phục thủ đô của Thánh Quốc, nhưng con quỷ có vảy đó đã chỉ huy độ quân bán nhân tộc thay thế hắn. Không phải nó đã bị đánh bại rồi sao?"

" Tôi hiểu rồi... tuy nhiên, chúng tôi đã gặp người đồng đội với Brain trước đây, và tôi không nghĩ rằng cậu ấy đang nói dối. Đó chắc chắc không phải là con quỷ độc nhất, chỉ là một con cấp độ cao."

" Nói cách khác, Jaldabaoth có thể thuần phục những con quỷ đó bất kể số lần chỉ cần có điều kiện nhất định cần đáp ứng? hay có lẽ hắn đã triệu hồi cùng một con quỷ nhiều lần?"

Neia không thể dùng phép, nhưng cô đã nghe điều này trong những bài học của cô.

Khi nói đến ma thuật triệu hồi, triệu hồi nhiều sinh vật là một thứ rất khó.

Nói cách khác, khi phép triệu hồi hoạt động, thi triển một phép triệu hồi khác sẽ khiến phép triệu hồi trước đó kết thúc. Những con quái vật triệu hồi từ lần đó sẽ quay lại từ nơi mà chúng đến và những con quái vật mới được triệu hồi sẽ thế chỗ.

Tuy nhiên, người có khả năng triệu hồi bậc cao có thể đồng thời gọi lên nhiều con quái vật yếu hơn một lần, những loại đó có thể gọi lên với một phép triệu hồi bậc thấp. Ví dụ, người có thể sử dụng phép triệu hồi bậc bốn có thể triệu hồi nhiều quái vật mà được gọi lên bởi một phép triệu hồi bậc ba.

" Tôi không thể hiểu được toàn bộ. Phương pháp triệu hồi những con quỷ của hắn vẫn là một bí ẩn. Nó có cảm giác như hắn đã triệu hồi chúng bằng phép thuật, hắn không thể triểu hồi nhiều con quỷ mạnh chừng đó... nhưng nếu hắn có thể, điều đó dấy lên một câu hỏi là tại sao hắn không làm thế ở Vương Quốc. Có lẽ nếu hắn là một magic caster có khả năng đặc biệt về triệu hồi, hắn có thể đồng thời triệu hồi nhiều bản sao sinh vật như vậy..."

"Vậy thấm chí nếu chúng ta đánh bại tất cả những con quỷ có vảy, Jaldabaoth có thể ngay lập tức tái triệu hồi chúng?"

" Chỉ cần như vậy, Tuy nhiên nhắc đến trường hợp khi mà Jaldabaoth thu phục chúng bằng ma thuật. Nếu hắn sử dụng loại khả năng đặc biệt để làm vậy, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác."

" Vậy các bạn không biết nhiều về những khía cạnh khác."

" Xin lỗi, nhưng tôi không. Chúng tôi biết rất ít về hắn."

Evileye giọng nghe vô cùng chán nản.

"... Ể, tôi không hiểu bất cứ điều gì cả?

"... tôi sẽ giải thích nó cho cô sau, đội trưởng."

" Không, làm rõ ràng ngay đi. Tôi đã không thể hiểu gì từ lúc này."

Đây là đội trưởng của chúng tôi... người phụ trách tất cả chúng tôi...

" Trong trường hợp này là, có phải hầu gái côn trùng kinh tởm cũng là một trong những vật triệu hồi của Jaldabaoth.?"

"tôi không biết. tôi không muốn nghĩ điều đó..."

Các thành viên của Blue Rose bắt đầu cuộc thảo luận giữa bọn họ.

" Ế, tôi có thể có một câu hỏi được không?"

Mọi người quay qua nhìn vào Neia sau khi cô lo lắng phát biểu, và áp lực khủng lồ khiến cô hối hận khi làm vậy. Có lẽ nó tốt hơn cho ai đó hỏi điều này thay vì cô ấy. Tuy hiên, chết thì cũng đã chết rồi, sau khi tự động viên bản thân, cô hỏi:

" Đây có lẽ chỉ là câu hỏi rất cơ bản, nhưng Jaldabaoth đến từ nơi nào? Cái tên của Jaldabaoth đã được truyền đến từ trước nữa không?"

" Điều đó chưa rõ ràng. Chúng tôi đã tìm hiều các loại văn bản văn học, nhưng chúng tôi đã không thể tìm ra cái tên đó trong bất kỳ chỗ nào. Chúng tôi cũng đã thử tìm những manh mối dựa trên ngoại hình của hắn, nhưng cũng tương tự, chúng tôi cũng không thể tiến triển thêm gì."

" Có thể nào chỉ là một biệt hiệu? Có thể hắn đã gây ra những rắc rối với cái tên khác trong quá khứ?"

" Tôi nghi ngờ điều đó. Những con quỷ -- các thiên thần cũng như vậy - tên của chúng là một phần rất quan trọng của bản thân chúng. Nếu một con quỷ muốn lộ diện, hắn phải khắc sâu cái tên mình vào thế giới. Vì vậy, chúng không thể sử dụng một cái tên giả có thể khiến chúng biết mất ngay lập tức."

Neia không biết gì về quỷ và thiên thần, nhưng nếu một magic caster adamantite nói thế thì chắc hẳn phải thế rồi.

" Như nguồn gốc của hắn, nếu hắn đến từ phía bên kia của lục địa, vậy nó chỉ là tự nhiên rằng không có thông tin gì về hắn ta... nhưng sau khi nghĩ nhiều về nó, mỗi khả năng có thể điều như nhau, và không có gì nói đến nơi bắt đầu."

Evileye nhún vai.

"... nói thế. Sẽ ra sao nếu vẻ ngoài của Jaldabaoth là sai? Có phải Jaldabaoth trông giống Jaldabaoth trong bức hình không? Sẽ ra sao nếu hắn cải trang?"

" Hô," Evileye dựa vào bàn hướng đến Remedios. "Cô có thể nói chi tiết hơn không?"

" Chúng tôi đã thành công đẩy Jaldabaoth vào một tình hình khá tệ, và rồi hắn tiết lộ hình dạng thật của mình..."

Remedios nhắm nghiền đôi mắt.

" Nó đã hoàn toàn đánh bại chúng tôi."

" Cô có thể cụ thể hơn nữa không?"

"Điều đó ổn, đúng không Gustav?"

" Vâng, tôi không phản dối. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu thêm về hắn từ hình dạng này, giấu diếm những thông tin như vậy còn gây hại hơn."

" Tôi cũng cảm thấy vạch trần toàn bộ sẽ tốt hơn..."

Remedios bắt đầu lẩm bẩm và càu nhàu, và rồi cô ấy nói với Evileye về ngoại hình của Jaldabaoth.

Nửa chừng, gương mặt của Remedios xoắn lại bởi giận dữ. Cô chắc hẳn đã nhớ lại trận chiến mà không ai khác ở đây biết bất kỳ điều gì.

" Tôi hiểu rồi, vậy chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra dựa trên những gì chúng tôi vừa mới biết được. Chúng tôi sẽ thông báo với cô nếu tìm ra bất cứ điều gì, vậy có thể nói với chúng tôi nếu cô muốn ở trong thành phố?"

" Chúng tôi vẫn chưa quyết định. Trong trường hợp này, các bạn có biết bất cứ điều gì về hắn dựa trên hình dạng đó không?"

" - Lakyus, cậu có nhớ gì không?"

Lakyus lắc đầu.

" Như vậy sao. Xin lỗi."

" Tôi hiểu. Vậy sau khi chúng tôi đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn ngay."

" Nhưng trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải xem xét viễn cảnh tồi tệ nhất - khả năng ngoại hình của hắn ở Vương Quốc có ý định là tạo một ấn tượng sai lệch, vậy nên hắn tính toán kiềm chế thể hiện sức mạnh thực sự của mình."

" Nói cách khác, đất nước của chúng tôi là mục tiêu thực sự của Jaldabaoth, và hắn có một vài kế hoạch khác ở Vương Quốc?"

"Có lẽ vậy, Nếu Vương Quốc là ưu tiên hàng đầu của hắn, hắn sẽ thể hiện hình dạng thực sự của mình như hắn đã làm ở Thánh Quốc, đúng không? Hay là bởi vì hắn đã bị giật mình vì sức mạnh của Momon, và chọn bảo vệ nhận dạng thật của mình hơn là để kế hoạch của hắn bị đổ bể? Tôi thực sự không muốn nghĩ đến trường hợp đó."

Những lời của Evileye đã khiến căn phòng tụt vào một sự yên lặng ảm đạm. bằng chứng là thậm chí một tiếng thở khẽ cũng có vẻ rất to. Ai sẽ nói đầu tiền đây? Trong không khí căng thẳng này, Lakyus chứng tỏ sự dũng cảm của mình.

" Rồi bây giờ, để tôi nói lại - chúng tôi cũng cùng thuyền với các bạn. Chúng tôi muốn biết thêm về Jaldabaoth. Nói thẳng, mọi thứ chúng tôi tìm hiểu dựa trên những phân tích từ cuộc gặp mặt của chúng ta với hắn. Chúng tôi phải suy nghĩ về mục tiêu của Jaldabaoth, nhận dạng thật, hay khả năng."

" Chúng ta có thể triệu hồi những con quỷ để tìm hiểu về Jaldabaoth... nhưng điều đó sẽ làm ô uế linh hồn... và thậm chí nếu chúng ta triệu hồi những con quỷ thứ hạng thấp, rất có khả năng rằng chúng sẽ không biết bất cứ gì về những con quỷ hạng cao. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ cần liên hệ với một chuyên gia triệu hồi..."

" Không may, chúng tôi không biết bất kỳ ai giỏi ở việc triệu hồi những con quỷ cả."

Evileye là người đầu tiên bổ sung cho những lời của Lakyus và tiếp sau đó là 2 chị em sinh đôi.

Chắc chắc là sẽ không có ai rồi, ít nhất là trong trường hợp thông thường, Neia mơ hồ.

Những kẻ tôn thờ sự tà ác thì bình thường là những sinh vật xấu xa, và may mắn rất ít trong số chúng mạnh mẽ trong lĩnh vực đó. Đó là bởi vì đa số mọi lúc, chúng một là tự hủy hoại chính mình hoặc là bị giết bởi những tổ đội.

Tất nhiên, cũng có vài chuyên gia trong lĩnh vực đó đã thoát ra khỏi những kẽ hở, nhưng những người như vậy bình thường sẽ ẩn mình trong bóng tối, và sẽ không kết bạn nhiều.

" Tuy nhiên, chỉ ở đây chờ chết thì rất bực bội. Lần tới khi con quái vật đó tới Vương Quốc, tôi muốn khiến hắn khóc ròng với 2 bàn tay mình. Để làm thế, tôi cần biết nhiều nhất có thể về hắn."

"Còn nữa, hắn đã không dẫn bất cứ bán nhân loại nào ở Vương Quốc. Nếu hắn tuyển mộ bán nhân tộc vì thất bại của mình ở Vương Quốc, vậy ta sẽ cần cảnh giác với hắn hơn nữa."

Những lời đó được nói ra bởi Gagaran, và rồi cặp sinh đôi.

" Đó có phải tại sao các bạn muốn biết những gì chúng tôi biết?"

Mọi người trong Blue Rose gật đầu. Lakyus tóm lược lại giúp họ.

" Chúng tôi sẽ trả một mức phí tương đương với những gì chúng tôi được nhận sau này."

" Đội trưởng. Tôi có thể xử lý những phần sắp tới của cuộc đàm phán chứ?"

Remedios ngay lập tức đồng ý với câu hỏi của Gustav.

" - Thay bằng tiền, chúng tôi muốn một vài dạng trả công khác."

" Đó là gì? Chúng tôi muốn thỏa mãn các bạn, chúng tôi không thể làm mọi thứ... tuy nhiên, nếu anh muốn liên lạc với những quý tộc quyền lực, điều đó có thể sắp xếp."

" Vậy sao? Cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ thế -- Các bạn có thể đến đất nước chúng tôi và chiến đấu bên cạnh chúng tôi không?"

Căn phòng lại trở nên yên lặng một lần nữa. Phải vài giây sau đó - không, có lẽ còn lâu hơn. Âm thanh tiếp theo họ nghe được là của Lakyus vuốt tóc mình.

" Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận đề nghị trả công đó."

"... Chúng tôi đã thu thập thông tin để chúng tôi không chết. Làm vậy là chúng tôi chống lại mục đích của mình."

Evileye nhún vai, như thế để nói rằng không có gì khác để làm với điều này.

" Chúng tôi sẽ không đề nghị các cô đánh với Jaldabaoth. Tất cả những gì chúng tôi cần là đợi đằng sau và giúp đỡ với ma thuật hồi phục."

" Thôi nào, anh đừng có phù phiếm về điều đó."

Gagaran không ngại nỏi thẳng những lời của cô ấy.

Đúng như thế. Nửa phía bắc của Thánh Quốc hiện giờ đã bị đánh bại bởi những người thú của Jaldabaoth, và tất cả những gì họ có thể làm là chống trả yếu ớt. Nhiều người đã bị tống giam vào các trại, và những thánh hiệp sĩ còn lại đã trốn vào trong hang núi để sống như một lính du kích.

"Không, không phải trường hợp đó. Chúng tôi đã ngăn cản bước tiến của bán nhân tộc trong chốc lát."

Họ vẫn giữ được phía nam, nơi mà quân đội và lực lượng của Jaldabaoth giáp mặt nhau, vậy gọi nó là mũi nhọn cũng có thể chính xác.

Với Neia, người biết những gì sẽ diễn ra, những lời của Gustav nghe giống lời nói dối hơn là sự thật.

" Các cô có thể đến không?"

" Tôi từ chối."

Remedios đưa ra câu hỏi đó trong một tư thế thích hợp, và Evileye thẳng thừng từ chối nó. Theo cái cách mà mọi người ở Blue Rose duy trì sự im lăng, cô ấy rõ ràng là không đơn độc trong quan điểm của mình. Họ hẳn cũng đều cảm thấy như thế.

" ... Nói thẳng... chúng tôi có thể ngăn chúng trong chốc lát, nhưng chúng tôi cũng ở điểm cuối của sợi dây rồi. Thánh Quốc đang lụi tàn, những quân đội phía nam vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nếu chỉ bọn họ một mình không đủ đánh bại Jaldabaoth."

Gustav rót một cốc nước cho chính mình và uống hết, rồi tiếp tục.

" Lý do tại sao chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị chinh phục là bởi vì hải quân đã cầm chân đội quân của Jaldabaoth từ bờ biển phía bắc và giữ chúng lại. Nếu Jaldabaoth thành công tìm ra cách xử lý điều đó, thì bước tiến của quân đội hắn xuống phía nam, chúng rôi sẽ sụp đổ ngay lập tức."

Tuy nhiên, đó là những suy nghĩ của người dân phương bắc, những người đã biết sức mạnh của Jaldabaoth. Những người phương nam chắc hẳn đang có những kế hoạch khác. Ví dụ, tự mình đánh bại Jaldabaoth.

Trong khi một phần lý do là bởi vì họ không chia sẻ thông tin tình báo cho nhau, nó cũng bởi vì mối bất hòa dài lâu giữa hai miền nam - bắc.

Ngay từ đầu, những quý tộc ở phương nam luôn luôn phản đối sự thật rằng một phụ nữ -- bỏ qua những người anh trai của mình - nhận lấy vương miệng như là Holy Queen lần đầu tiên trong lịch sử.

Từ lý do đó, cựu Holy Queen đã lờ đi những cáo buộc vô căn cứ như " Holy Queen đã được thừa nhận vị trí của cô ta bởi vì cô đã thỏa hiệp gì đó với những ngôi đền, và cô ta bí mật nhận được sự giúp đỡ của Kylardo Custiodio" đến từ phương nam, để vì lợi ích là tránh hố sâu ngăn cách giữa hai miền nam và bắc.

Sau đó, phương nam đã không leo thang vấn đề đi xa hơn nữa và nhờ đó một cuộc đối đầu toàn diện đã được ngăn chặn, nhưng đó chỉ bởi là vì phương bắc và phương nam có sức mạnh cân bằng nhau. Bây giờ phương bắc đã bị sụp đổ, phương nam đã không còn bất kỳ lý do gì để kiềm chế bản thân mình hơn nữa, họ bắt đầu sỉ nhục phương bắc.

Thậm chí đối mặt với cuộc xâm lượt của Jaldabaoth, con người vẫn giữ mối hận thù với nhau. Neia đơn giản thấy nó thật buồn cười. Thêm nữa, có những lời thì thầm về sự đấu đá quyền lực cho vị trí Holy King tiếp theo, và nó chỉ khiến cho Neia, một thường dân, càng thêm không vui.

" Nó khá là tệ."

" Đúng vậy. Hải quân có một vài lực lượng không quân, và trận chiến họ chống lại những con quỷ biết bay đã đưa họ vào tình trạng kinh khủng. Nếu nó cứ tiếp tục, họ sẽ không thể kìm chân đội quân của Jaldabaoth mãi mãi. Chúng tôi cần sức mạnh để phá vỡ bế tắc này! Làm ơn, tôi cầu xin cô, góp sức mình với chúng tôi! Tất cả những gì chúng tôi cần là một đến hai tháng! Chúng tôi có thể trả giả bằng bất kỳ thứ gì các cô muốn! Tôi cầu xin cô, xin hãy cứu lấy Thánh Quốc."

Khi Gustav cúi đầu mình cầu xin họ, Neia và những thánh hiệp sĩ khác cũng cúi đầu và đồng thanh nói "Làm Ơn!".

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, và rồi giọng của Lakyus vang lên đâm xuyên nó.

" Làm ơn, ngẩng mặt lên. Và - Tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể đi đến Thánh Quốc được."

" Tại sao?!"

Neia giật mình ngẩng đầu vì tiếng hét bất ngờ của Remedios. Cô thấy Remedios đã đứng dậy khỏi ghế và nhìn vào Lakyus.

"Không lý nào Jaldabaoth sẽ dừng lại chỉ với việc chinh phục được Thánh Quốc! Hắn sẽ thu thập sức mạnh ở đó và rồi sẽ xâm lượt Vương Quốc, cô biết đấy! Nếu cô không đánh bại hắn ngay bây giờ, hắn sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai!"

" Cô nói đúng, khả năng đó là rất cao."

"Nếu cô đã hiểu, tại sao các cô không giúp đỡ chúng tôi?! Và không chỉ các cô, các quý tộc khác trong đất nươc này, những người của đất nước chúng tôi! Không ai hiểu nó! Không phải bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau chiến đấu sao?!"

" ... Lý do tại sao các quý tộc của đất nước này sẽ không cho cô mượn sức mạnh của họ thì khá khác với chúng tôi. Cô biết gì về vương quốc Sorcerous?"

Undead đã chiếm thành phố của Vương Quốc và thành lập một quốc gia ở đó. Nó là một nơi rất đáng sợ. Đó là tất cả những gì mà dân thường ở Thánh Quốc được biết. Khi Remedios nói nhiều như thế, Lakyus mỉm cười đau khổ với cô.

" Thật vậy, và phấn lớn là chính xác... nhưng nó sai ở một vài chỗ... Trong khi những undead thì ở khắp mọi nơi, con người vẫn sống an toàn và bình yên ở đó."

"... Ể?! Trong một quốc gia được lập bởi undead, những kẻ căm thù sự sống?"

" Có rất nhiều loài undead, và Sorcerer King là một kẻ thống lĩnh undead. Ra lệnh cho những undead dưới quyền mình không gây hại với những sinh vật sống và thực thi lệnh đó là vấn đề đơn giản với hắn ta."

Evileye tạo một tiếng động không đồng ý.

" Evileye... hừm, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn có vương quốc Sorcerous trước mắt cần xử lý, vậy nên thật khó để họ trợ giúp đất nước của cô. Cũng như, nhiều người dẫn đã chết trong trận chiến với vương quốc Sorcerous, nó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Những quý tộc có vẻ ngoài khá giả cũng khó trong tình trạng tốt như cô nghĩ."

" Thậm chí thế, không phải Jaldabaoth là một vấn đề nên quan tâm sớm nhất có thể sao? Sự thật, vô số người đang phải bị giày vò bởi vì Jaldabaoth. Và Sorcerous gì đì nữa cũng không gây hại cho bất kỳ ai, đúng không?"

" ... Chiến đấu ở cả hai hướng khi chúng tôi đang mệt mỏi là rất nguy hiểm. Tôi tin tôi không cần nói với câu điều đó, đúng chứ?"

Remedios im lặng.

" Còn nữa, chúng tôi cũng giống như vậy. Hai bọn tôi đã bị giết trong trận chiến với Jaldabaoth và khi chúng tôi hồi sinh từ cái chết, chúng tôi vẫn chưa lấy lại được toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu bọn tôi xâm lượt vào lãnh thổ của Jaldabaoth trong tình trạng này, chúng tôi có thể kết thúc bởi bị giết chết."

" Không phải Gustav đã nói rằng các cô sẽ không cần chiến đấu với Jaldabaoth sao?!"

" Cái quái gì thế, cô ta chính xác tin vào điều đó..."

" Tia! Xin lỗi. À hèm, Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ những thứ sẽ trở nên như cô tưởng tượng. Chỉ cần bao hàm có nguy cơ đối mặt với Jaldabaoth, chúng tôi sẽ từ chối công việc này. Chúng tôi cần trở nên mạnh hơn hiện tại để chuẩn bị cho tương lai... Đây chỉ là giả thuyết, nhưng chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp Jaldabaoth quyết định tấn công chúng tôi một lần nữa."

Gương mặt của những thành viên Blue Rose không di chuyển. Nó có vẻ rằng họ không hề bị lung lay.

Ngay sau đó, Remedios thành công nặn ra vài lời.

" Vậy, còn ai khác có thể cứu được đất nước của chúng tôi?"

Các thành viên Blue Rose nhìn nhau.

"Chỉ có một người duy nhất." Evileye trả lời. "Hay hơn thế nữa, anh ấy nên là người các cô nên tìm đến từ đầu, không phải sao?"

"... người đó là ai?"

"Momon-sama, dĩ nhiên rồi. Momon-sama đã đánh bại Jaldabaoth."

" Ồ! Là anh ta?!"

" Đợi một chút, đội trưởng Custodio... Nếu tôi không nhầm, anh ấy thì..."

" Anh đã nghe về nó rồi à? Vâng, Momon-sama hiện giờ đang ở vương quốc Sorcerous và là một thuộc hạ của Sorcerer King. Vì vậy, anh chắc hẳn phải thuyết phục Sorcerer King giúp đỡ."

"Hự!"

Remedios càu nhàu.

Neia hiểu cô ấy cảm thấy như thế nào. Bất kỳ công dân nào của Thánh Quốc cũng rất rắc rối với cảm xúc việc xin bất kỳ điều gì từ undead.

Xem xét đến cô ấy, là một hộ vệ, cảm thấy như thế, đội trưởng còn cảm thẩy tệ hơn như thế nào nữa khi là một thánh hiệp sĩ người giữ thanh kiếm thánh? Tuy nhiên - Remedios nhìn tập trung vào các thành viên cảu Blue Rose.

" ... Nếu như đó là cách tốt nhất để đánh bại Jaldabaoth, vậy hãy làm thôi. Không, đó là tất cả những gì chúng ta có thể. Nếu chúng ta có thể, chúng ta sẽ gắn hy vọng của mình vào Momon -"

" - Tôi tin vào Momon-sama, đội trưởng." (*TL: Chắc là và evileye chắc luôn :3)

" Ở... Ể! Cô có thể vui lòng viết một lá thư giới thiệu chúng tôi với Momon-sama được không?".

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 2: Phần 2

Sau khi cuộc trò chuyện với Blue Rose kết thúc, phái đoàn ngoại giao đến từ Thánh Quốc bao gồm cả Neia xuất phát sớm từ Thủ Đô Hoàng Gia. Đây là bởi vì họ đã thấy rằng không ai ở Vương Quốc sẵn lòng trợ giúp Thánh Quốc, nghiên cứu về hình dạng thật của Jaldabaoth sẽ cần thời gian nhiều tháng, và cũng như họ biết rằng khả năng duy nhất có thể để đánh bại Jaldabaoth là Momon.

Thêm vào đó, khi nghĩ tới những gì người dân Thánh Quốc đang phải trải qua khiến họ lo lắng phải làm gì đó.

Họ cho ngựa nghỉ ngơi ít nhất có thể, đôi khi còn dùng phép lên chúng, và họ đi về phía đông dọc theo những con đường với tốc độ những người du hành bình thường không thể theo kịp được.

Họ băng qua ngôi làng cuối cùng của Vương Quốc, và hiện giờ họ đã khu vực đệm giữa Vương Quốc và vương quốc Sorcerous.

Những ngọn đồi thoai thoải nhấp nhô ngăn tầm nhìn của họ, và họ có thể thỉnh thoảng bắt gặp những khu rừng nguyên sinh rậm rạp lướt qua. Không hề cảm nhận như là có con người sinh sống trong nó, và có thể tưởng tượng sẽ có những con quái vật có thể nhảy ra bất kỳ lúc nào. Đây ban đầu là lãnh địa của Vương Quốc, nhưng giờ không còn nữa. Khả năng bị tấn công bởi quái vật chỉ giảm. Nó không biến mất.

Ở địa hình như thế này, với thị giác và khứu giác tinh tường của Neia, và cô ấy hướng lên dẫn đầu.

Không có dấu hiệu nào của những sinh vật đang đứng tập kích bên cạnh. Không có dấu vết của những sinh vật ăn thịt lớn nào trên đường.

Có rất nhiều những hố đất trần trải dài trên con đường. Nếu họ tiếp tục tiến tới, họ sẽ vào lãnh thổ cũ được cai trị bởi Crown, những con đường có vẻ đã được lát đá. Những con đường lát đá thì tiện lợi để di chuyển hơn, nhưng với Neia, đường đất như đoạn vừa đi lúc nãy thì dễ để phát hiện ra những dấu vết hơn.

Neia nhìn vào tay cô.

Cô không thích đôi bàn tay này.

Không phải cô không bằng lòng với những vết chai cứng của tay cô do quá trình rèn luyện. Nó chỉ đơn giản bởi là vì cô không thích sự thiếu tài năng của nó.

Cô có thể kế thừa những giác quan sắc bén của cha, nhưng đáng buồn, cô không nhận được bất cứ gì từ mẹ cả.

Mẹ của Neia là một thánh hiệp sĩ nổi tiếng vào thời của bà, và bà có kỹ năng kiếm thuật rất xuất sắc. Tuy nhiên, là con gái của bà, Neia không có tài năng về kiếm thuật, không quan trọng cô có tập luyện như thế nào. Nói chính xác, cô được kế thừa kỹ năng dùng cung của cha mình, thậm chí cô có thể sử dụng cung thuần thục mà không cần luyện tập.

Thực tế, Neia đã may mắn thừa kế được một nửa gia sản của gia đình mình. Tuy nhiên, những kỹ năng được sử dụng bởi những thánh hiệp sĩ mà Neia hâm mộ chỉ có thể sử dụng những vũ khí cận chiến. Với Neia , người muốn trở thành thánh hiệp sĩ, có tài năng về vũ khí tầm xa chỉ là một sự lãng phí.

Cô dựng thẳng hông dậy, và chỉnh lại tư thế trên yên ngựa. Cô đã dành một quãng trời gian dài trên lưng ngựa sau khi rời khỏi Thủ Đô Hoàng Gia, và bây giờ mông và đùi cô đau ê ẩm.

Cô có thể nhờ những thánh hiệp sĩ sử dụng những phép hồi phục bậc thấp để bỏ đi sự đau đớn này. Tuy nhiên, cô là một cô gái, và có một chút xấu hổ để nhờ vả chuyện đó, Còn nữa, nó vẫn chưa đạt đến độ ảnh hưởng đến khả năng làm việc phải đảm nhiệm, vậy nên nó càng khó để nhờ hơn.

... Mình sẽ phải đắp thuốc lên nó sau vậy, như thường lệ, mình cần phải cảm ơn bố vì điều này. Trong quá khứ, khi mình nói bị đau mông, ông ấy đã chạy tới chạy lui với vẻ mặt rất phiền phức... mình đã cảm ơn ông lần đó chưa nhỉ? ... Haaàh.

Neia ép bản thân ngừng lại trước khi nước mắt chực trào ra.

" -A, Đội trưởng, tôi có thể thấy con đường được lát đá. Chúng ta đã vào lãnh địa của vương quốc Sorcerous."

Con đường đất bỗng nhiên chuyển thành con đường đá cuội. Cảm thấy nó thật lạ.

" Vậy, chúng ta sẽ đi thẳng đến vương quốc Sorcerous? Hay là sẽ cắm trại lại vào ban đêm?"

Neia nhìn lên bầu trời.

" Tôi nghĩ chúng ta nên quyết định trước khi mặt trời lặn nếu không có gì khác xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có thẻ bị cướp. Chúng ta nên làm gì giờ?"

" Để ta thảo luận nó."

Remedios kéo dây cương lại và con ngựa của cô giảm tốc độ, rồi bắt đầu nói chuyện với Gustav.

Tuy nhiên, từ đây hẳn là lãnh thổ của vương quốc Sorcerous... nhưng quân đội của bọn họ đâu? Cũng không có bất kỳ pháo đài nào. Có những công sự ở phía Vương Quốc...

Như bình thường, sẽ có những tiền đồn ở những biên giới của quốc gia, nhưng không có cái nào như vậy ở đây. Vì vương quốc Sorcerous chỉ là một thành phố, có phải họ đã tập trung tất cả lực lượng của mình ở thành phố?

Neia nhìn chằm chằm dọc theo con đường được lát đá.

Các con dốc nhẹ nhàng chạy giữa các ngọn đồi. Ở đằng xa, cô có thể nhìn thấy một mảng rừng tuyết trắng khô cằn.

... sống trong thế giới đau khổ, hừh.

Những lời của cha cô thường lẩm bẩm mắc lại trong tim cô như một cái gai.

Cha cô đã chọn sống ở thành phố bởi vì mẹ cô. Nếu không có mẹ cô, ông muốn chọn ở lại và sinh sống ở một ngôi làng gần rừng, hòa mình với thiên nhiên.

Khi cô vẫn còn là một đứa trẻ, cô cảm thấy rằng sống với tự nhiên là một điều khó chịu. Tuy nhiên, sau khi đi chuyến đi này, cô có thể hiểu những lời cha cô nói có nghĩa là gì. Đó có phải là dấu hiệu của một sự trưởng thành không nhỉ? Bây giờ cô có thể nói những thứ khác với ông ấy.

Nỗi đau xoẹt xuyên qua qua tâm can khi cô nghĩ đến những điều đó. Tuy nhiên, nó chỉ trong khoảng khắc. Đó bởi vì phía trước họ -- con đường kéo dài về phía đông - cô có thể thấy cái gì đó mờ ảo dọc theo vẻ ngoằn ngèo được tạo bởi những ngọn đồi.

-- Đó có thể nào là lửa không?!

Neia nheo mắt lại, và rồi nhìn lại một cách cẩn thận.

Nó có màu trắng, trông như khói. Không, đó không phải là khói, mà là sương. Và -

" Xin lỗi vì làm gián đoạn khi ngài đang nói chuyện! Có gì đó như là sương mù ở đằng trước!"

" Vậy sao?"

Sau khi Neia báo cáo ra đằng sau, Remedios cởi mũ giáp. Có vẻ bối rối trên gương mặt cô.

" Neia Baraja. Nó có bất cứ điều gì khiến ngươi cảm thấy bận tâm không?"

" Vâng, theo như bản đồ này, không có cái hồ nào xung quanh cả, nhưng mà lại có một làn sương mù lớn ở phía trước. Tôi chắn hẳn đây là một hiện tượng bất thường."

Làn sương dày, đục có vẻ như đang lan ra càng lúc càng rộng hơn, và trông như bây giờ nó sẽ đến chỗ Neia và những người khác bất kỳ lúc nào.

Cha cô đã dạy cô về tất cả những loại hiện tượng siêu nhiên, và khi cô suy nghĩ về tình huống hiện tại dựa trên những gì được biết, sự xuất hiện của làn sương này thật sự quá kỳ lạ.

" Hộ vệ Baraja. Đó có thể nào là một loại thay đổi môi trường đặc biệt nào đó không?|

Câu hỏi đến từ Gustav, người đã hiểu ra chuyện gì trước Remedios.

Sự thay đổi môi trường đặc biệt trong câu hỏi đề cập đến những hiện tượng bình thường không thể nào diễn ra ở một khu vực rộng lớn. Ví dụ, có một nơi mà một nghi thức làm phép quy mô lớn diễn ra sai sót và khiến cho cả một khu vực lấp đầy bởi khí ga độc thối rữa, hay cũng có nơi 1 năm 1 lần, một sa mạc có thể giận dữ với những cơn bão cát suốt 1 tuần liền, hay có lẽ có nơi có cơn mưa nhiều màu đổ xuống ở một khoảng thời gian nhất định.

Nói cách khác, anh ta đang hỏi liệu đám sương này có phải là một trong những hiện tượng bí ẩn đó không. Tuy nhiên, Neia không thu thập bất kỳ thông tin nào về những thứ như vậy. Cô cảm thấy rằng cô sẽ bị quở trách nếu trả lời những điều như vậy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cách trả lời thành thật.

" Tôi vô cùng xin lỗi, những tôi không có thông tin gì về đám sương đang xuất hiện trước chúng ta."

" Nói cách khác, cô đã thất bại trong việc thu thập thông tin, đúng không?"

Nhưng có một câu hỏi khác. Ai có thể nói rằng họ đã thu thập đủ thông tin?

" Đội trưởng Remedios, thuộc hạ cho rằng quyết định nên làm gì bây giờ quan trọng hơn."

Những chiến binh dừng ngựa của họ đã lại.

Làn sương trở nên đủ dày để cho những con ngựa không thể tiến qua nó. Từ những gì họ tìm hiểu ban đầu, không có vách đá nào gần E-Rantel. Nếu họ tiến lên một cách chậm rãi, họ có thể xử lý với bất kỳ điều gì xảy ra. Tuy nhiên, màn sương đột ngột này khiến họ lưỡng lự đi xuyên qua nó, dù có đi chậm đi chăng nữa.

Neia ngửi làn sương.

Nó có mùi hơi nước chứ không có gì hơn. Không có gì về nó khiến cô ấy bận tâm. Tuy nhiên, điều đó chính xác làm cô ấy bận tâm.

" Đội trưởng, có thể nào làn sương này được sinh ra bởi một con quái vật? Cha tôi từng một lần nói rằng có một vài loại quái vật có khả năng ma thuật tạo ra sương mù, và chúng sẽ trốn trong nó để săn đuổi con mồi."

" ... Mọi người, rút gươm ra! Bất cứ ai vẫn còn ở trên con đường, thoát ra ngay!"

Đưa ra quyết định nhanh chóng là dấu hiệu cho thấy sự xuất sắc của Remedios trên chiến trường.

Neia và những thánh hiệp sĩ di chuyển theo lệnh và rời khỏi con đường, sau đó quây lại thành vòng tròn. Vào lúc này, làn sương dày trông như sẽ nuốt trọn toàn bộ thế giới.

Nó đủ dày khiến cô cơ bản chỉ có thế thấy được người đồng đội đứng bên cạnh, và tầm nhìn bằng 0 ngoài bán kính 15 mét. Sự không thoải mái sôi sục trong ngực cô, và cô tưởng tượng như thể cô thấy những bóng ma đang di chuyển trong màn sương.

Sẽ thật tốt nếu như cô có thể xác định đươc bất cứ thứ gì đến gần bằng âm thanh của chúng, nhưng xung quanh cô là những kỵ sĩ trang bị đầy đủ giáp. Mỗi chuyển động của họ cũng khiến chúng va chạm vào nhau, và nó khiến nhiễu loạn những cảm nhận âm thanh của cô. Trong điều kiện này, sẽ rất khó để có thể xác định bất kỳ thứ gì đang tiếp cận họ. Từ những gì Neia nhớ lại, người duy nhất có thể phân biệt những chủ thể của tiếng động trong điều kiện này là cha cô.

Khi cô nhận ra cha mình vĩ đại như thế nào một lần nữa, cô tuyệt vọng dõng tai lên để lắng nghe.

" Làn sương này thực sự kỳ lạ; thậm chí ngoài biển cũng không thể dày như thế này."

"Chúng ta đã đến gần thành phố của vương quốc Sorcerous chưa? Có phải có những con quái vật đến gần với giới hạn của thành phố? Hay những điều kỳ lạ như thế này là bởi vì nó là vương quốc Sorcerous?"

" Tôi không biết... có thể đó là một loại ma thuật phòng thủ được sử dụng bởi vương quốc Socerous?"

" Gác vấn đề ma thuật qua một bên, chỉ nói về nó cũng khiến tôi đau đầu. Nếu anh thấy bất cứ cái gì, hãy để cho tôi biết, và khiến nó thật dễ hiểu nhé. Nếu đó là một con quái vật, chúng ta sẽ giết nó vậy nên Sorcerer King sẽ nợ chúng ta một ân huệ khi chúng ta yêu cầu ông ta đưa ra Momon. Nó như thế nào?"

" Cô nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến thành như thế sao? Trong khi việc dọn dẹp quái vật bên trong biên giới một quốc gia là trách nhiệm của quốc gia đó..."

Có lẽ nó là bởi vì cô ấy đã tập trung tất cả năng lương để lắng nghe chi tiết, nên cô có thể biết rõ ràng những nội dung cuộc trò chuyện giữa đội trưởng và Gustav. Tuy nhiên, nếu cô ấy di chuyển, cô sẽ không tự tin rằng mình có thể nghe thấy họ nữa. Cha cô sẽ làm gì ở những lúc như thế này?

Mình không thể nhận được câu trả lời từ người không ở đây được! Mình cần tự đứng trên đôi chân mình!

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn đó cứ đứng mãi ở đây chỉ làm cản trở khả năng của cô. Trong trường hợp đó, tốt hơn là để thấy được mọi thứ, cô sẽ phải chấp nhận việc tự mình di chuyển để xác nhận tình huống.

-- Tuyệt đối không.

Neia chế ngự mong muốn nói nó ra.

Thậm chí nếu cô không làm như vậy, đội trưởng sẽ nghiêm khắc đề nghị cô. Nếu cô ấy đệ nghị nó và thất bai, không phải nói rằng cô sẽ bị trừng phạt như thế nào. Cô không muốn đào huyệt chôn mình đâu.

Còn nữa, nó sẽ thật tệ nếu như đội trường không còn tin tưởng sự dẫn đường của mình nữa.

Neia cố gắng bào chữa trong tim mình. Tuy nhiên, cô sẽ cảm thấy sẽ bị lương tâm dày vò nếu như họ chạy vào nguy hiểm và cô ấy nghĩ rằng, mình có thể có những sự lựa chọn tốt hơn lúc đó, nhưng mình đã giữ im lặng.

Mặc dù một phần suy nghĩ trong tâm trí cô cho rằng, nếu tất cả chúng ta chết ở đây, những người dân đang phải chịu đựng ở Thánh Quốc sẽ phải đợi chờ bao lâu để được cứu giúp, một phần khác những lời nói cay đắng của Remedios đã đấm vô số lỗ vào trái tim của Neia và cô ấy không thể khiến cô quan tâm thêm nữa.

Lúc đó, Neia thấy cái gì đó từ góc mắt mà cô không thể làm lơ nó được.

Giữa đám sương mù dày đặc, cô đã nhìn thấy đường viền đen của một cái gì đó khổng lồ đến từ vương quốc Socerous.

" Nói xem, anh có thể thấy ở đằng đó không?"

Neia chỉ một trong những thánh hiệp sĩ đang cưỡi ngựa bên cạnh cô.

"... Không gì cả. Xin lỗi, nhưng sương dày quá và tôi không thể thấy bất kỳ thứ gì. Có gì đằng đó à?"

Cô nghe thấy tiếng của thánh hiệp sĩ chạm tới thắt lưng và rút kiếm ra, và rồi có âm thanh anh ta nắm chặt nó.

" À, không có gì. Tôi nghĩ là tôi thấy gì đó, nhưng có thể chỉ là nhầm lẫn thôi."

" Thật sao? Tốt, nếu cô nghĩ đằng đó có gì, chỉ cần nói với chúng tôi, không quan trọng đó là gì."

" Được rồi, tôi sẽ nhờ vào anh khi đến lúc, nhé"

Sau khi cảm ơn anh ta với một thái độ đúng đắn trên mặt cô, Neia quay lưng lại phía trước. Nếu phải chia những người phụ nữ trên thế giới ra làm 2 loại, một là những người phụ nữ phù hợp với nụ cười, còn những người kia thì không thích hợp chút nào. Neia sẽ rơi vào loại thứ 2. Thậm chí một lời cảm ơn từ cô ấy còn truyền tải một biểu hiện nghiêm túc tốt hơn là nụ cười. Neia tiếp tục tìm hiểu làn sương. Có lẽ chỉ có Neia có thể thấy nó bởi vì nó quá xa, nhưng cô chắc chắn rằng đó không phải là nhầm lẫn.

Có lẽ việc nói chuyện với những thánh hiệp sĩ đã hồi phục linh hồn cô, nhưng Neia quyết định phải nói gì đó cho đội trưởng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đang trò chuyện với Gustav.

" Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

" Rất nguy hiểm khi đi lại trong màn sương dày như thế này. Chúng ta hãy đợi thêm một chút, và nếu không có gì, chúng ta sẽ xuống ngựa và nghỉ ngơi. Nghĩ đến nó, có những con quái vật trong sương ở biển không nhỉ?"

" Chắc chắn có. Tuy nhiên, không có bất kỳ biển hay hồ nào gần đây. Hộ vệ Baraja đã nỏi như vậy phải không?"

" Có khả năng cô ta đã nhầm lẫn hay bỏ qua một số thông tin không?" (*TL: câu này Remedios nói tiếp)

" Cô ấy sẽ không phạm phải những điều như thế. Nói thẳng, cô ấy đã mang tất cả chúng ta an toàn đến đây suốt cuộc hành trình đúng không? Khi chúng ta rời Thánh Quốc, những bán nhân tộc canh gác gần chỗ tường vỡ đã không phát hiện ra chúng ta. Chúng ta không thể tự mình làm vậy, đúng không?"

" Chúng ta có thể xông thẳng qua nó."

Lại một lần nữa, trái tim của Neia chùn xuống.

Bao nhiêu khó khăn cô đã trải qua suốt hành trình mang họ tới đây?

Những ký ức sống dậy trong tâm trí cô, cô đã đề nghị họ ở lại đằng sau trong khi cô tự mình trinh sát trong con mưa lạnh, bò xung quanh dưới nền đất bùn để đề phòng cô bị phát hiện bởi những kỹ năng tập kích tầm xa.

Nếu cô bị phát hiện, chỉ mình Neia hầu như chắc chắn sẽ chết. Mặc dù vậy, Neia vẫn tiếp tục với ý chí quyết tử, bám víu vào niềm tin rằng cô ấy đang làm việc này bởi đồng bào đang chịu đau khổ ở quê nhà.

Đúng thế, mình không làm việc chăm chỉ để được khen thưởng hay bất cứ cái gì.

Cô cố gắng tự mình thuyết phục bản thân. Thậm chí nếu đội tưởng từ chối những đóng góp của cô ấy, những người khác chắc chắn sẽ công nhận những nỗ lực của cô, cho dù họ không nói ra điều đó.

Muốn được khen hay phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ là một sự ích kỷ trẻ con. Điều này có nghĩa là để trở thành tấm khiên của nhân loại. Cắn chặt môi, biến bản thân thành một tấm khiên, tất cả là để giữ lấy nỗi đau và sự giày vò của người dân là nhiệm vụ của một thánh hiệp sĩ. Chắc chắn đội trưởng cũng là người như vậy. Tuy nhiên... cô ấy không thể nhỏ tiếng xuống sao? Không, có thể 2 người họ nghĩ rằng họ đã nói đủ nhỏ rồi.

Hai người đó vẫn đang nói chuyện.

Sau khi bỏ qua chuyện đó, Neia đã nghĩ rằng họ không nên chỉ tập trung vào nói chuyện mà thay vào đó nên để mắt đến xung quanh. Đặc biệt là Remedios, người có giác quan như một con quái thú cùng với khả năng chiến đấu nghĩa rằng cô ấy nên có khả năng phản ứng tốt hơn những người khác.

Neia dập tắt đi sự thất vọng trong tim, và tập trung vào cái bóng trong màn sương. Đó cũng bởi vì cô vẫn chưa lấy đủ dũng khí cần thiết để gọi bọn họ lại, và cũng bởi vì cô không muốn tiếp tục lắng nghe cuộc hội thoại của họ.

Và rồi - có lẽ màn sương đã tản một phần bởi cơn gió vừa nãy - trong một khoảng khắc, chỉ một chút thôi, Neia rõ ràng đã nhìn thấy cái bánh lái của bóng đen.

Ể!? Không thể nào... đó là... một con tàu?"

Đúng vậy, Neia đã thấy rõ hình dạng tự nhiên của cái bóng; một con tàu nổi trên biển.

Thêm nữa, nó là một con tàu lớn, giống như những con tàu buôn. Nó chỉ diễn ra trong khoảng khắc, và nó lại nhanh chóng bị che khuất bởi làn sương mù dày đặc, vậy nên cô thậm chí không dám chắc chắn đó chính là là một con tàu.

Dĩ nhiên, những thứ như thế không thể nào là chuyện thông thường được.

Thông tin mà cô có không thích hợp, bản thân Gustav cũng đã nói rằng không có hồ trong khu vực lân cận. Không, thậm chí nếu có đi chăn nữa, chỉ có những người trí thông minh đẳng cấp như Remedios mởi thả nổi một con tàu kích cỡ bằng con tàu buôn trên một cái hồ trong đất liền.

Nếu đây là vùng biển, thì có khả năng là họ sử dụng những con tàu cũ như một pháo đài hay di chuyển nó lên đất liền cho một vài mục đích khác. Thực tế, có rất nhiều ví dụ như vậy ở Thánh Quốc. Tuy nhiên, làm điều đó ở sâu trong đất liền là điều không thể.

Mình đang nhìn thấy thứ gì đó, đúng không nhỉ?

Đó là cách tốt nhất nên nghĩ về nó.

Tuy nhiên, mắt của cô từ chối rời khỏi hướng đó, quét qua quét lại về hướng đó.

" ... Vậy cô đã thấy cái gì đó à?"

Phản ứng với câu hỏi từ thánh hiệp sĩ cô vừa nói chuyện lúc nãy, Neia thét lên một tiếng "Ể?!".

" Cô đang nhìn vào hướng đó từ nãy tới giờ, có phải là cô đã nhìn thấy cái gì đằng đó không?"

" À? Không, đó là..."

Tôi thấy một cái bóng trông như một con thuyền đẹp. Nếu cô chính xác nói như vậy, họ chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cô bị điên. Nhất định là Neia bị điên rồi. Trong trường hợp này, cô nên nói gì giờ?

" Không quan trọng là cô có nhìn nhầm hay không, nhưng có thể nói với tôi nếu cô nhìn thấy cái gì đó được chứ? Nó sẽ có ích nếu có gì đó đang diễn ra ở đằng đó."

Nó thật là một thái độ hoàn hảo.

Cô liếc mắt nhìn qua bên này bên kia. Mọi người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của Neia với thánh hiệp sĩ đó, và tất cả đang đổ dồn ánh mắt lên Neia.

Từ những gì họ đang làm, cô không thể chỉ đơn giản xua đi bằng cách nói rằng: "Ồ, chỉ là tôi thấy thứ gì đó."

"... À, Tôi chỉ cảm thấy rằng ở đó có một cái bóng đen lớn đằng đó."

" Có phải là bóng của một con quái vật lớn không?"

Người mà Neia không muốn nghe nhất bắn vào cô một câu hỏi theo cách của cô ta. Khốn kiếp, đừng có hỏi tôi, cô nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng là cô không thể nói thế.

Neia thở dài nhiều lần trong trái tim mình trước khi trả lời.

" Không, nó không giống như vậy. Tôi có cảm giác như tôi thấy một tòa nhà hay một cái gì đó tương tự."

"... Thật sự cô đã thấy nó sao?"

" Tôi không chắc lắm, nó chỉ là cảm giác như thế. Có lẽ tôi nhìn nhầm thì đúng hơn."

" Một tòa nhà? Một tiền đồn của vương quốc Sorcerous hay cái gì đại loại như thế à?"

" Tôi không biết. Tuy nhiên, sự thật rằng chúng ta chưa thấy bất cứ thứ gì như một tiền đồn của vương quốc Sorcerous gần con đường, hay gần những ngôi làng. Những thứ mà sẽ không ở nơi nào khác ngoài khu vực biên giới.

Trong khi cô cảm thấy rằng đó là một chiếc tàu, thì sẽ tiện lợi hơn khi nói nó là một tòa nhà trông giống như một con tàu hơn là nói rằng cô đã thấy một con tàu.

" Tôi hiểu... anh nghĩ gì, Gustav?"

" Tôi tin cô ấy. Mặc dù - cô không xác nhận đó là một tòa nhà nhà đúng không?"

" Vâng, nó chỉ trong khoảng khắc. Nó có thể là một thứ gì đó hoàn toàn khác."

" Đội trưởng Custodio, trong bất kỳ trường hợp nào, tôi nghĩ đợi trong làn sương là lựa chọn tốt nhất. Tôi không nghĩ tiền đồn của vương quốc Sorcerous sẽ cho phép người ngoại quốc vào."

" Hợp lý đấy. Hãy làm thôi, nào. Mọi người, đề cao cảnh giác."

Cô được trả lời với tiếng hô đồng thanh, Neia cũng vậy.

Trong khi họ bề ngoài họ vẫn đang coi chừng, sự chú ý của tất cả mọi người tập trung vào một điểm. Đó là bởi vì mọi người muốn xác nhận những gì Neia đã thấy.

Làn sương dày tiếp tục làm tầm nhìn mọi người trở nên mờ mịt, và ngay khi mọi người bắt đầu mất chú ý đến tòa nhà, có gì đó xảy ra.

" - Cái gì?!"

Neia và kỵ sĩ bên phải cô cả hai cùng giật mình bất ngờ.

Cái bóng đang di chuyển trong làn sương dày.

" C-Cái gì? Đó là cái gì?"

Neia không thể trả lời câu hỏi của thánh hiệp sĩ. Nói rằng nó là một con tàu thì đúng là điên mà.

" Có phải cái bóng... di chuyển? Nó không phải là tòa nhà sao?"

Câu hỏi của đội trưởng thì rất hợp lý. Tuy nhiên, vì Neia đã không nói với cô ấy đó chính xác là cái gì, tất cả những gì cô có thể nói đến cuối cùng là nó trông như một tòa nhà."

" Khi tôi thấy nó, nó trông như môt..."

" Nhưng bây giờ nó đang di chuyển, đúng không? Còn nữa... cái bóng trông càng lúc càng đen hơn, không phải nó đang hướng đến chúng ta chứ?"

Đúng vậy, nếu nó thật sự là một con tàu, vậy nó có thể di chuyển tới chỗ họ. Nói cách khác - con tàu này là một thứ có thể bơi được trên đất liền.

Có thể nào... không đâu...

Cuối cùng, cái bóng tiến đến đủ gần xuyên qua màn sương đến khi thậm chí những người khác ngoài Neia cũng có thể thấy nó thực sự là gì.

Đó dĩ nhiên là một con tàu, và nó di chuyển như thể đang lướt trên những cơn sóng. Những hàng dây dài, những mái chèo thò ra từ 2 bên của nó, chèo đi như thể chính xác là nó đang đẩy đi trên nước.

" Đùa tôi à?"

Những tiếng sốc đó thoát ra từ miệng Remedios nói với mọi người trong nhóm.

" Có phải những con thuyền của vương quốc Sorcerous di chuyển trên cạn? Những đất nước trong lục địa có những loại đồ chơi đầy bất ngờ.."

Không, không, không phải như này, Neia nói thế trong tim mình. Cô chắc chắn rằng cô không phải là người duy nhất nghĩ thế.

" Một con thuyền đi trong làn sương... tôi nhớ đã nghe về cái gì đó như thế trước đây..."

" Tôi không thể mong đợi gì hơn từ anh, Gustav! Nhanh lên, cố nhớ ra nó đi, tôi chắc anh sẽ có thể mà. Anh đã dạy tôi tất cả mọi điều trong quá khứ, tôi chắc chắn rằng anh có thể mà. Đúng không, muốn tôi xoa đầu cho anh không?"

" Làm ơn đừng làm thế. Ngoài ra, tôi không phải là một hiền triết hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Nó chỉ bởi vì đội trưởng của chúng ta không quan tâm cho những sự thật hiển nhiên nên yêu cầu tôi phải nhớ chúng thay cho cô thôi."

"... Đó là bởi vì tất cả những gì tôi cần là hỏi anh hay Kylardo."

" Có vẻ là chúng ta đã tiết lộ về cô quá nhiều. Một khi chúng ta gửi Jaldabaoth trở lại địa ngục, tôi sẽ phải chắc chắn rằng cô bù đắp lại nhiều năm mà cô bỏ bê việc học. À, nhờ thế, tôi nhớ ra rồi. Nó là một con tàu ma - Ghost Ship. Tôi đã nghe một vài thủy thủ nói về nó, một con tàu xuất hiện trong màn sương. Nó là một con tàu đã bị đắm nhưng nó lại ra khơi một lần nữa, và nó được chỉ huy bởi những undead."

" Ồ! Đúng rồi, tôi đã từng nghe về Con Tàu Ma trước những màn sương mù dày đặc. ... Mọi người, lập đội hình! Nếu nó là một Con Tàu Ma, vậy chúng ta sẽ phải đối mặt với undead! Nó là kẻ địch!"

Thậm chí những thánh hiệp sĩ không thể làm gì hơn ngoài việc chấp hành lệnh của Đội trưởng.

" Chờ đã! Làm ơn chờ đã, đội trưởng Custodio! Vương quốc Sorcerous, điểm đến của chúng ta đang được cai trị bởi một vị vua Undead , vậy nếu đây là một tàu của vương quốc Sorcerous thì sao?"

"Cái gì?! Ông ta mang một Con Tàu Ma vào trong đất liền và sử dụng chúng? ... Chuyện quái gì thế này?"

Nó cũng là lẽ dĩ nhiên khi Remedios lặng người đi.

Undead có thể điều khiển những undead khác. Tuy nhiên, loại sinh vật undead nào có thể đặt một Con Tàu Ma, thứ mà ban đầu phải được lái trên biển, dưới sự thống trị của mình?

Rất nhanh, con tàu lộ diện hoàn tòan.

Như cái tên nó đề cập, nó là bóng ma của một con tàu.

Nó đã hỏng ở mọi chỗ. Có một cái lỗ khổng lồ một bên của thân tàu, và những mảnh gỗ trên bong tàu vênh lên trên ở nhiều chỗ.

Nó rất khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn con tàu hàng đầu của lực lượng hải quân Thánh Quốc " Cây Búa của Holy King". Nếu nó không quá đổ nát, nó sẽ tạo được cho người khác một ấn tượng về sức mạnh khổng lò.

Cuối cùng nó có 3 cột buồm đang tung bay, trong khi những cánh buồm khác có hình vuông như bình thường. Tuy nhiên, chúng thì rách nát và tơi tả, chúng không có vẻ gì là có thể hoàn thành nhiệm vụ đẩy thuyền một cách trọn vẹn.

Có một mũi tàu sắc bén bất thường nhô ra ở đằng trước. Nó trông rất ấn tượng, như thể đã được mài nhẵn. Thêm vào đó, nó tỏa ra một ánh sáng bí ẩn mập mờ, và nó cho ta cảm giác như con tàu đang rất tự hào về chính nó vậy.

Sau cùng, hình dạng bắt mắt nhất là phù hiệu đang tung bay trên đỉnh của cột buồm chính. Nó mang biểu tượng của vương quốc Sorcerous.

Con tàu nổi cách mặt đất khoảng một mét và di chuyển về phía trước.

Ngày sau đó, con tàu đi ngang qua cả nhóm - những người mà đã bị đóng băng tại chỗ bởi cảnh tượng kỳ quái - từ bên cạnh.

Không ai có thể di chuyển, và rồi làn sương bắt đầu mỏng đi. Có phải con tàu đó đã tạo ra màn sương để đi trên nó? Không, nếu là như vậy, vậy làn sương hẳn phải dày nhất khi ở bên cạnh con tàu chứ, vậy họ sẽ không thể thậm chí thấy được thân tàu. Nó chắc hẳn là một loại lớp màng để che giấu khu vực xung quanh con tàu bằng sương mù.

Hay có lẽ, nó là một cái lồng giữ cho con mồi không trốn thoát. Neia sợ cứng người bởi những suy nghĩ của cô.

Sorcerer King... một vua Undead. Ông ta có thể là đối thủ đáng sợ nhất mà chúng ta biết.

Khi cô nghe về việc ông ta triệu hồi những con dê khổng lồ không rõ nguồn gốc, cô đã tưởng tượng chúng như những con cừu dễ thương, có lẽ Neia đã xem thường Sorerer King.

Nó khiến cô không thoải mái.

Cũng như việc những thánh hiệp sĩ coi undead như kẻ thù, undead cũng xem những thánh hiệp sĩ như kẻ thù của chúng. Nếu như vậy, số phận của nhóm họ sẽ --

Thậm chí vậy, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin ông ta trợ giúp, để gặp được Momon, người đã đánh ngang với Jaldabaoth. Neia lấy tay quẹt đi mồ hôi.

"... sương mù đã tan rồi. Mọi người, đi nào."

Vị vua undead, kẻ thống trị những sinh vật đáng sợ.

Neia tập trung hết quyết tâm.

Sorcerer King là undead, nhưng ông ấy cho phép những con người được sống... Ông ấy thật sự là loại người gì? Mình không thể thấy mặt đó của ông ta, dù gì mình cũng chỉ là một hộ vệ.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 2: Phần 3

Cô có thể thấy phần ngoài cùng của E-Rantel - Thủ đô của vương quốc Sorcerous - Ba bức tường, và những cánh cổng hùng vĩ để đi vào nó.

Tuy nhiên, chúng cũng không đủ để thu hút sự chú ý của Neia ra khỏi hai bức tượng khổng lồ nằm bên cạnh cánh cổng.

Chúng miêu tả một undead đáng sợ, kẻ giữ một quyền trượng giống như những con rắn cuộn lại vào nhau. Những bức tượng chắc chắn làm dựa theo hình ảnh của Sorcerer King, Ainz Ooal Gown.

Mặc dù từ một khoảng cách khá xa với chúng, Neia có thể thấy rõ những chi tiết phức tạp của những bức tượng. Với tất cả khả năng, cô không thể tìm thấy một lỗi nào ở chúng, thậm chí ở dưới chân của bức tượng.

Rồi, cô thấy nhiều sinh vật hình dạng giống người làm việc gần những bức tượng.

Ế? À... Không phải là họ quá to sao? Những bức tường đó cao bao nhiêu nhỉ? Trong khi mình biết là những bức tượng rất lớn... còn những người làm việc ở dưới nó thì sao?

Những người khác có vẻ cũng đang thắc mắc giống với Neia, và những thánh hiệp sĩ bắt đầu thảo luận nhận dạng của những sinh vật có hình dáng giống người đó.

"... Chúng không phải là con người đúng không?"

" Ừ. Không phải là những người khổng lồ chứ? Mặc dù, chúng không có vẻ gì giống như những Người Khổng Lồ của những ngọn đồi..."

Neia, là một hộ vệ quèn, chưa bao giơ thấy một Người Khổng Lồ bằng xương bằng thịt trước đây, nhưng cô đã từng nghe về những sinh vật đó trong lớp kiến thức về quái vật.

Những Người Khổng Lồ về cơ bản là những con người quá khổ, nhưng cộng thêm vào sức mạnh từ cơ thể, họ cũng sở hữu những khả năng của chủng tộc. Nhờ những khả năng đó, họ có thể chịu đựng những môi trường mà con người khó mà tồn tại, vậy nên họ thường làm nhà ở những nơi như vậy. Họ là chủng tộc bán nhân loại có một chút liên quan tới con người, những kẻ chỉ sống ở khu vực đồng bằng.

Một vài chủng tộc có những kỹ năng về ma thuật tiến bộ hơn nhân loại.

Chỉ dựa vào chủng tộc thì không thể xác định được kẻ đó là người tốt hay kẻ xấu. Một trong mười ba vị anh hùng là một Người Khổng Lồ. Trong Thánh Quốc, những Người Khổng Lồ được biết như là những Người Khổng Lồ Biển Cả - Sea Giant thỉnh thoảng cũng xuất hiện để trao đổi.

Nói vậy, những Người Khổng Lồ nhìn chung là bạo lực và là chủng tộc nguy hiểm.

Trong chủ đề những Người Khổng Lồ nguy hiểm với thế giới loài người, phải nhắc đến là những Người Khổng Lồ của vùng Đồi - Hill Giant, những kẻ sống ở những ngọn đồi. Những họ hàng với Người Khổng Lồ như là loài Troll thì cũng khá là tai tiếng.

Như vậy, những Người Khổng Lồ đang làm gì trong thành phố của undead?

"... Khu vực này trước đây cũng có Người Khổng Lồ sinh sống sao? Hay là ông ta đã chinh phục họ?"

" Không phải Sorcerer King đang điều khiển những Người Khổng Lồ chứ? Tôi chưa từng nghe những điều như thế trước đây."

Biểu hiện bất ngờ từ một trong những thánh hiệp sĩ thì có thẻ đoán được.

Họ đã thu thập một lượng lớn thông tin tình báo để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình đến vương quốc Sorcerous. Dĩ nhiên, rất nhiều thông tin thì không thể hiểu nổi, vậy nên họ không thể nói rằng đã thành công trong mục tiêu của mình, nhưng nó vẫn được tính như là họ đã thực hiện nghiên cứu. Cả Con Tàu Ma và nhưng Người Khổng Lồ là vấn đề bí ẩn.

Có phải Sorcerer King là một undead khổng lồ, Neia nghĩ. Nhưng nếu một đặc điểm phân biệt nổi bật như vậy đáng lý phải trong báo cáo tình báo họ thu thập được.

Lúc đó, Gustav gọi cô từ đằng sau.

" Hộ vệ Baraja, đến lúc chúng ta thay đổi đội hình rồi. Di chuyển về phía sau."

" Vâng ạ!"

Trong chuyến đi của họ, Neia đã dẫn đầu đội hình, nhưng lúc này họ đã ở gần thành phố, Neia sẽ chiếm vị trí sau cùng. Đổi lại, Remedios và Gustav sẽ thế chỗ Neia ở phía trước.

"Đội trưởng Custodio, Chúng ta sẽ gửi một sứ giả để thông báo về chúng ta chứ?"

Chắc hẳn bất kỳ ai cũng sẽ cảnh giác một nhóm người trang bị áo giáp toàn thân và vũ trang đầy đủ xuất hiện gần thành phố của họ. Vì vậy, khi họ vào một thành phố hay ngôi làng của Vương Quốc, bình thường họ sẽ gửi một thánh hiệp sĩ để báo với những người đó rằng họ đang đến, và rồi nhóm sẽ tiến lại gần, mang theo lá cờ của Thánh Quốc. Đây là một nghi thức.

Sau khi nhận được sự cho phép của Remedios, họ gửi một thánh hiệp sĩ đi trước.

Khi đến được cánh cổng của vương quốc Sorcerous, anh ta quay lại với nhóm.

" Đội trưởng, tôi đã báo với lính canh của vương quốc Sorcerous. Họ sẽ mở cửa chào đón chúng ta."

" Vậy sao, hiểu rồi. Vậy đi nào! Nâng cờ lên! Giữ ngực cao! Không được làm hổ thẹn cái tên của những thánh hiệp sĩ của Thánh Quốc!"

Với nó, nhóm từ từ dẫn ngựa hướng đến vương quốc Sorcerous.

Cuối cùng, họ cũng đến được cánh cổng oai vệ, cũng như những Người Khổng Lồ làm việc ở đây.

Những Người Khổng Lồ có vẻ như đang vệ sinh những bức tượng, như thể để khiến bức tượng càng lúc càng đẹp hơn.

Họ nhìn vào dáng vẻ của những Người Khổng Lồ, và da của họ có màu trắng xanh, trong khi tóc và râu của họ có màu trắng. Họ có vẻ mặc những bộ đồ đơn sơ được làm từ da của một loại quái thú nào đó, cũng như bộ giáp lưới được làm một cách tinh tế.

" Chúng thuộc loại khổng lồ gì vậy?"

Giác quan sắc bén của Neia lắng nghe cuộc trò chuyện ở phía trước.

" Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ chúng là loại Khổng Lồ Băng Giá - Frost Giant, đúng không?"

" H-Hừm~" Remedios trả lời lơ đãng. "Chúng có mạnh không? Chúng có thể làm được gì?"

"... Ôi trời, tha cho tôi... Người Khổng Lồ Băng là những người khổng lồ sinh sống ở nơi có thời tiết lạnh, và chúng miễn nhiễm cái lạnh. Ngược lại, điểm yếu của chúng là lửa."

" Tôi hiểu rồi. Vậy nếu như chúng ta phải đấu với một con, chúng ta sẽ sử dụng lửa, đúng không?"

" Chà, đa phần là như vậy. Những mạo hiểu giả hạng Mithrill sẽ có thể đánh bại chúng dễ dàng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được đào tào và luyện tập như chúng ta, và đôi khi cô có thể đụng độ với những con khổng lồ với những kỹ năng của chiến binh. Vì vậy, cô phải cẩn thận."

Những con khổng lồ đó.

Chúng có thể được đào tạo như là một chiến binh, một magic caster hay là một đạo tặc. Không phải chỉ loài người mới có thể luyện tập những kỹ thuật của họ. Trong khi những sinh vật nhìn chung với những lợi thế chủng tộc thì không thiên về việc như luyện tập, một vài trong số chúng sẽ nổ lực để đạt được những kỹ năng, và điều đó khiến chúng trở thành những đối thủ rất khó khăn.

Cha của Neia đã lặp lại nhiều lần với cô rằng: "những con quái thú sẽ đe dọa con với vẻ ngoài của chúng. Nhưng một đối thủ mạnh mẽ mà không tỏ vẻ ra bên ngoài là những kẻ rất đáng sợ."

"H-Hừm~ Chà, tôi chưa từng đánh nhau với những con khổng lồ trước đây. Tuy nhiên, những con Ogre là một vấn đề khác."

" Cẩn thận đừng làm phiền lòng họ bằng việc coi những con Ogre cùng giống như họ. Ít nhất là với những Khổng Lồ Biển Cả, nó cũng giống như kiểu so sánh con khỉ cũng giống như con người. Dĩ nhiên, đó là lời đồn của những kẻ hát rong, vậy nên đừng hỏi bao nhiêu phần trong đó là sự thật."

" Hừm~ Thánh Quốc không thể thuê được Người Khổng Lồ Biển Cả, nhưng mà vương quốc Sorcerous có thể thuê được những Khổng Lồ Băng Giá. Bọn chúng bên nào mạnh hơn?"

" Tôi e rằng tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó..."

Trong khi đội trưởng rõ ràng là muốn Khổng Lồ Biển Cả mạnh hơn, điều quan trọng bây giờ là những Người Khổng Lồ Băng Giá được đối xử như thế nào trong vương quốc Sorcerous.

Họ được đối xử như là bạn, nô lệ bằng vũ lực, hay là trao đổi tiền tệ cho dich vụ trong mối quan hệ hợp tác về lợi ích chung?

Không có cách nào để chỉ ra từ hình dạng của những người khổng lồ đang yên lặng làm việc cả.

Tuy nhiên, có vẻ như những người khổng lồ là những lao công xuất sắc. Thánh Quốc đã từng làm việc với bán nhân loại trong quá khứ, nhưng nếu họ mở rộng phạm vi, nó có thể làm được nhiều thứ khác hơn nữa. Dĩ nhiên, Thánh Quốc sẽ không bao giờ làm thế.

Có những chủng tộc như là Mermen, những kẻ mà Thánh Quốc đã có một lịch sử hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, ký ức về cuộc chiến với những bán nhân tộc vẫn còn đó, vậy nên nó sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Có phải vương quốc Sorcerous chỉ chấp nhận những Người Khổng Lồ không? Hay là họ cũng nhận những chủng tộc kỳ lạ khác. Nếu cô bắt gặp những bán nhân tộc ở đây giống với những kẻ đã tấn công Thánh Quốc, liệu cô có thể kiềm chế được sự giận giữ trong tim cô không?

Không, nếu mình không điểu khiển được bản thân...

Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu cô gặp một Người Rắn ở đây? Đó là một Người Rắn đến từ một vùng đất rất xa với Thánh Quốc, sống yên bình với những con người trong đất nước này. Có lẽ sẽ không thể xuất hiện một cảm xúc để ngăn thể hiện thái độ thù địch với người khác, nhưng trong trường hợp hiện tại, họ sẽ phải làm như vậy.

Neia nhìn vẻ không thoải mái trên lưng của Remedios.

Có ấy có thể làm được không?

Cô âm thầm lắc đầu. Lo lắng về Remedios như thế thì rất là vô lễ. Cô ấy là thủ lĩnh của phái đoàn ngoại giao này, và việc cô ấy đang làm là để cứu đất nước. Cô ấy chắc chắn có thể làm được điều đó. Lo lắng về một điều như vậy là quá thiếu tôn trọng cô ấy.

" Chúng ta có thể chỉ việc vào như thế này sao? Những cánh cổng khác thì như thế nào?"

Những cánh cổng đã được mở, nhưng những người khổng lồ vẫn đang làm việc. Cô lo lắng liệu chúng có để tâm đến những con người đi ngang qua chân của chúng.

" Chúng ta sẽ tiến vào như thế này. Nếu những lời đồn về đại sứ của Thánh Quốc đi vào qua những cánh cửa khác vì họ sợ những người khổng lồ, chúng ta sẽ trở thành trò cười."

" ... Đã hiểu. Vậy chúng tôi sẽ vâng theo chỉ dẫn của đội trưởng."

Và như vậy, nhóm tiến lên hướng về những cánh cổng.

May mắn, những người khổng lồ đã nhìn vào họ và rồi dừng công việc của họ một lát, chấp nhận cả nhóm đi qua mà không có vấn đề gì. Neia cảm thấy đây là tình cảm bí ẩn hướng đến những du khách ghé tới vương quốc Sorcerous hơn là thiện ý với con người.

Bình thường, họ sẽ phải dừng lại bên ngoài cánh cổng nhưng vì họ đã gửi người thông báo về họ, nên họ được dẫn bởi những người lính con người trông như những người lính tuần tra, và cả nhóm đã đi qua cổng, dưới ánh sáng của những ngọn đèn ma thuật. Ánh sáng của chúng rõ ràng khác với ánh sáng mặt trời và những con ngựa chiến đã được huấn luyện phát ra nhưng tiếng không thoải mái dưới ánh sáng này.

" Chào mừng đến với E-Rantel, thành phố của vương quốc Sorcerous. Đây có phải là lần đầu tiên ghé thăm của quý vị phải không, những thánh hiệp sĩ đáng kính?"

" À, vâng."

" Tôi hiểu rồi, Vậy, Xin hãy lượng thứ, nhưng các bạn có thể xuống ngựa không?"

Đây chắc chắn là kiểm tra hành lý, Neia nghĩ. Mặc dù điều này là thiếu suy nghĩ với những người được gọi là sứ giả đến từ đất nước khác, nhưng họ có quyền để làm như vậy.

Không có sự phản đối khi cả nhóm xuống ngựa và nghe theo lời chỉ dẫn "xin vui lòng đi lối này", nó dẫn họ tới một căn phòng lớn bên cạnh cánh cổng.

Như lẽ thông thường, đây hẳn là tòa tháp phụ, một sự kết hợp giữa trại lính và cơ sở phòng thủ.

" Vui lòng vào đây. Thành phố này thì khác với những thành phố của Vương Quốc và Đế Quốc vì nó sở hữu tất cả những phong tục của những nơi khác bên trong, vậy nên những người ghé thăm lần đầu sẽ phải tham gia một buổi hội thảo hướng dẫn ở căn phòng phía trước.

" Một buổi hướng dẫn?"

"Vâng. Đây là để tối thiểu những rối loạn không cần thiết. Chỉ những người đã tham gia buổi hướng dẫn này mới có thể vào thành phố. Bạn có ý kiến gì không?"

Họ đã đi một quãng đường dài để đến đây, vậy rõ ràng họ sẽ không từ chối yêu cầu phải tham gia. Vì điều đó có thể đoán được, Remedios trả lời một cách rõ ràng "Đồng ý"

" Vậy, tôi có thể yêu cầu các bạn để vũ khí của mình vào két an toàn của chúng tôi được không?"

Hiển nhiên, họ không thể từ chối điều đó, những cũng là lẽ thường, Remedios có vẻ mặt trông rất khổ sở.

Thanh gươm của Remedios là kho báu thánh vật của Thánh Quốc. Chỉ với việc mang theo nó, cô thậm chí không cần quỳ gối trước Holy King. Cô không thể giao một kho báu như vậy trước khi được gặp đức vua của vương quốc, và sau khi nghe điều đó, người lính gật đầu hiều ra.

"Vậy sao? Vậy thì không thể khác được rồi. Vậy vui lòng giữ nó bên mình khi các bạn vào trong nhé, mọi người. Sự thật là, giữ kiếm của các bạn mục đích cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho các bạn mà thôi. Như vậy, làm ơn hứa với tôi rằng các bạn sẽ không rút vũ khí ra dù chuyện gì đi nữa một khi các bạn vào bên trong. Nếu các bạn khổng thế làm được điều đó, tôi khuyên rằng rời khỏi thành phố này đi."

" Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của anh khi chấp nhận cho phép chúng tôi đem theo kiếm của mình, chúng tôi sẽ không rút vũ khí một khi vào bên trong."

Remedios đặt tay lên ngực - nơi được đặt biểu tượng của Thánh Quốc - khi cô ấy tuyên bố. Cô thề với danh dự của một thánh hiệp sĩ của Thánh Quốc.

" Vậy, tôi tin tưởng cô sẽ làm được điều đó. Đầu tiên, tôi sẽ hỏi lính canh của khu vực này để đi ra ngoài."

Ở Thánh Quốc, đây là một lời tuyên thệ tuyệt đối thậm chí còn làm những người khác bất ngờ khi thấy thế, nhưng có có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều ở đất nước khác. Sau khi trả lời dịu dàng, người lính canh gõ cánh cửa.

Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, và bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người là -

Neia kêu lên "Aiiiiieee" với tông giọng như tiếng thở hổn hển và tiếng kêu khóc.

Sinh vật đang từ từ xuất hiện thì cực kỳ to lớn trong mỗi phương diện.

Bộ giáp toàn thân màu đen được bao bọc bởi những đường màu đỏ giống như mạch máu, và nó được phủ lên bởi những cái gai. Cái sừng quỷ nhô ra từ mũ giáp của nó, và chiếc mũ hở mặt lộ ra vẻ mặt con người đang thối rữa. Hai hốc mắt trống rỗng chứa những điểm ánh sáng màu đỏ chứa đầy sự thù địch và khát máu.

Nhiệt độ căn phòng chùng xuống, như thể bóng tối đang ùa vào.

" Làm ơn đừng rút vũ khí!"

Vai mọi người đều giật mạnh vì tiếng hét của người lính gác.

" Sẽ không có gì xảy ra nếu các bạn không rút vũ khí cả! Nhưng nếu các bạn rút nó ra, các bạn sẽ bị giết ngay lập tức! Sau đó, các bạn sẽ bị ràng buộc với sự đau khổ vĩnh cữu! Làm ơn đừng để tôi phải chứng kiến điều như vậy lại một lần nữa!"

Tiếng ông ta kêu lên thảm thiết như thể ông ấy đã trải nghiệm chuyện như thế trước đây rồi. Có phải có nhân ông ta đã chứng kiến chuyện như vậy trong quá khứ?

Sinh vật undead chậm chậm nhìn vào Neia và những người khác. Có cảm giác như thể nó đang chờ đợi họ rút kiếm ra vậy.

"... Và sinh vật undead này là..."

Giọng của Remedios khẽ run rẩy khi cô nói.

" Chúng là những lính canh được bố trị khắp nơi trong thành phố với số lượng lớn."

"... Thật sao?"

Giọng run rẩy của Remedios như kết hợp giữa sự bất ngờ, sợ hãi và kinh ngạc. Neia cũng cảm thấy như vậy. Thật không thể nghỉ được sẽ có một quốc gia có thể sỡ hữu nhiều undead với sức mạnh kinh khủng như vậy.

" A-À, xin lỗi. Có phải những undead này dưới sự điều khiển của Bệ hạ -- Sorcerer King?"

Người lính canh gật đầu trả lời câu hỏi vô thức của Neia.

" Đúng vậy. Còn nữa, ngài ấy thống trị cả những undead còn mạnh mẽ hơn cả undead đang đứng đây."

" Nó có nguy hiểm không?"

Người lính ngay lập tức trả lời câu hỏi của Gustav. Nghe như ông ta đang dốc hết gan ruột ra với mọi người.

" Vâng, từ ngày hôm đó, chưa có một trường hợp nào trong thành phố này người bị giết mà không khiêu khích trước."

Những undead là sinh vật căm ghét sự sống. Khi một ai đó có thể sẽ ngay lập tức tiêu diệt chúng và để tránh chúng gây hại cho những sinh vật sống, Sorcerer King hẳn là người rất phi thường. Neia cực kỳ ấn tượng với sức mạnh của Sorcerer King.

"... Tôi hiểu rồi. À. Vậy, phiền anh đưa chúng tôi vào trong căn phòng được không?"

" Vui lòng theo tôi."

Sinh vật undead màu đen chậm chậm bước ra xa cánh cửa, và người lính liều lĩnh đi ngang qua nó. Ngược lại, Neia và những người khác có vẻ nhìn nhau để xem ai là người đi trước.

Trong khi ông ta nói rằng sinh vật undead này được cai quản bởi Sorcerer King, những liên kết không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này khiến việc đi trước nó còn đáng sợ hơn nhiều lần trước kia, có thể nói, nó như một con thú ăn thịt không bị xích vậy, nhưng nó sẽ không tấn công vì đã ăn no rồi.

Remedios đang định tiến lên đi trước, nhưng Gustav ngăn cô lại. Sau đó, anh ta nhìn vào Neia.

Tui là chim mồi hử.

Không có gì sai với lâp luận hơp lý rằng khi một người được xem rằng ít giá trị hơn người khác nếu có mất mát. Thậm chí, mặc dù mục tiêu của họ là bảo vệ những kẻ yếu, những hộ vệ của họ lại là vấn đề khác.

Neia gồng cứng người để đứng thẳng, nhắm chặt mắt và rồi tiến về phíaa trước.

Sau khi bước nhiều bước, cô từ từ mở mắt ra. Cô có vẻ không bị chém. Cô nhanh chóng tăng tốc, và vội vàng đi qua sinh vật undead.

Sau khi thấy Neia đi qua an toàn, những thánh hiệp sĩ khác theo sau cô. Cuối cùng, không ai bị tấn công cả, và họ đến địa điểm của mình.

Người lính mở cửa, bên trong có nhiều bàn và nhiều ghế tựa.

" Vui lòng đợi trong căn phòng này một chút."

" Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã dẫn chúng tôi đến đây."

Remedios hất cằm, và Gustav lôi ra một cái túi nhỏ từ két an toàn và trao nó cho người lính đã mang họ đến đây. Đó là tiền tip.

" Làm ơn đừng!"

Ông ta từ chối một cách dữ dội như thể sắp khóc vì tuyệt vọng.

Người lính đặt hai tay lên đầu, hoàn toàn không muốn chạm vào cái túi.

Mọi người bị sốc bởi phản ứng của ông ta, cũng như Neia. Cô không thể nghĩ ra lý do tại sao người lính lại phản ứng đột ngột như vậy.

" Chúng tôi được trả tất cả bởi bệ hạ, vậy vui lòng cho phép tôi được từ chối sự bồi dưỡng của các bạn."

" Nhưng, nhưng vì anh đã phục vụ chúng tôi... và nó không phải là cái gì to tát cả, đúng không?"

" Không, không cần làm thế. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài đến khi cuộc họp kết thúc."

Người lính ngay lập tức rút lui khỏi căn phòng. Những người còn lại nhìn nhau, bối rối bởi phản ứng thái quả của người lính.

" Cái này thật sự ổn chứ?"

" Ông ta nói không, vậy thì chúng ta không thể làm được gì rồi."

Tip là một điều bình thường. Trong khi không tip cũng không vấn đề, đa số những người có địa vị sẽ phải luyện tập cách cho tiền tip. Dĩ nhiên, một vài người làm vậy để tối thiểu hóa thời gian cần thiết để kiểm tra hành lý và nhờ người đó quan tâm đến cho những điều nhỏ nhặt, họ không phải đưa ra một yêu cầu gì. Nói thẳng, họ chỉ đơn giản là làm những gì đúng với bổn phận của họ mà thôi.

Nếu đây là một chỉ thị của Sorcerer King, vậy múc tiêu của ông ta là gì khi làm vậy?

" Chúng ta không được nói phải ngồi đâu, vậy ngồi thoải mái đi mọi người."

Sau khi mọi người ngồi như đội trưởng bảo, một quãng thời gian ngắn trôi qua trước khi cánh cửa lại được mở ra một lần nữa.

Neia quay lại, và rồi mắt cô mở to.

Sinh vật vừa đi vào không phải là con người.

Nó là một sinh vật thuộc chủng loài có nửa thân trên là cơ thể con người và nửa thân dưới là cơ thể một con rắn, một Naga.

Có nhiều nhánh của chủng tộc Naga - ví dụ, những Sea Naga thỉnh thoảng xuất hiện ở bở biển Thánh Quốc - nhưng con này thuộc loài nào thì chưa rõ ràng. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng là những bán nhân loại không giữ thiện ý với con người, nhưng Neia không cảm thấy quá sợ hãi.

Tất cả nhờ undead màu đen. So với nó, cô có thể ít nhất cũng tập trung phản ứng hợp lý với cái này.

À! Đó có phải là tất cả những gì về nó không? Sinh vật undead đáng sợ đó không chỉ có ý định làm cho người ta sợ hãi, mà còn khiến người ta đông cứng bởi nhìn thấy những bán nhân loại này không? Họ thật sự đặt nhiều suy tính khi để những bán nhân loại sống chung với nhân loại...

Nó có vẻ như Sorcerer King không chỉ là một sinh vật undead quyền năng.

Naga trường qua căn phòng lăng yên, không quan tâm đến phản ứng của nhóm người khi ông ta di chuyển ra phía trước họ, rồi ông ta khẽ cúi đầu.

" Cảm ơn vì đã đợi, những con người thân mến đang muốn vào thành phố. Tôi là nhân viên nhập cảnh của vương quốc Sorcerous, Ryuarius Spenia Ai Indarun. Chà, nó rất khó để cho các bạn ghi nhớ khi liên lạc, vậy các bạn có thể quên nó đi nếu muốn. Vậy, không mất để đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu nào, cũng nhưng những điều cần lưu ý... đầu tiên, rút vũ khí bên trong thành phố là hoàn toàn bị cấm."

Đó là một cảnh báo rất hợp lý, và Neia để căng thẳng trút khỏi vai mình.

" Ưm, nhiều người sẽ nghĩ đó là một nhắc nhở bình thường." Ryurarius chỉ lên mặt ông ta với những ngón tay dài ngoằn. " Tất cả điều đó đã được viết lên gương mặt của các bạn rồi. Tuy nhiên, tôi muốn các bạn nhớ rằng nhiều chủng tộc đi lại trên những con đường của vương quốc Sorcerous. Các bạn đã nhìn thấy những undead ngẩng cao đầu và đi lại một cách đầy tự hào. Thậm chí nếu chúng tấn công các bạn như những sinh vật nguy hiểm, rút vũ khí ra mà không có sự khiêu khích sẽ là một tội nghiêm trọng, đúng không?"

" Làm ơn đợi một chút, nghĩa là chúng tôi phải bỏ chạy nếu một sinh vật nguy hiểm xuất hiện?"

" Sẽ không có trường hợp đó. Thậm chí có những thực thể nguy hiểm trong thành phố này, không ai trong số chúng sẽ làm hại các bạn. Thậm chí vậy, có những người cảm thấy sợ hãi, họ cảm thấy có thể bị tấn công, và vì vậy họ rút vũ khí ra. Đó là những gì mà tôi đang nói đến."

" Ông có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bị tấn công ư?"

" Ồ đúng vậy... nhiều sinh vật nguy hiểm đi lại ở nơi này, những kẻ khiến các bạn cảnh giác nhất chắc hẳn phải là thuộc hạ của bệ hạ."

Ryurarius mỉm cười mệt mỏi.

" Một khi các bạn ở đây hơn một ngày, sự cảnh giác của các bạn sẽ giảm và không để tâm đến bọn chúng nữa. Chà, ngày đầu tiên là vấn đề lớn nhất. À, dĩ nhiên, rút vũ khí để tự vệ thì hoàn toàn ổn."

" Tôi hiểu rồi, vậy sẽ ổn nếu chỉ là tự vệ."

" Ừmm. Đúng vậy. Còn nữa, ma thuật điều khiển tâm trí sẽ được sử dụng trong trường hợp điều tra tội phạm trong thành phố này. Vui lòng lưu ý điều đó."

Mắt Neia mở to, không phải cô ấy là người duy nhất làm vậy. Một cơn thịnh nộ bùng lên từ các thánh hiệp sĩ. Là đại diện của họ, Remedios nêu lên quan điểm của cô.

" Chờ một chút. Có phải vương quốc Sorcerous là một đất nước cơ bản không? Có phải các cách thức ma thuật được cho phép không? Các tòa án cũng như vậy sao?"

Nói chung, ma thuật điều khiển tâm trí không được sử dụng để tra hỏi người dân về tội phạm.

Ví dụ, sử dụng [Dominate], ngươià ta có thể khiến bất kỳ ai trở thành một tội phạm trong một quãng thời gian ngắn. Bằng việc sử dụng [Charm], người ta có thể khiến bất cứ thằng khờ nào trở thành tội phạm. Thực tế ma thuật điều khiển tâm trí có thể được sử dụng để tạo nên tội phạm gây ra những hành động được xem là dã man và tàn bạo.

" Tòa án cũng sử dụng phương pháp tương tư. Ồ, kẻ hèn này có thể chắc chắn rằng bệ hạ sẽ không bắt cô nói ra điều không phải là sự thật đâu. Ở điểm đó, cô không cần phải lo."

Ai mà có thể tin được điều đó chứ? Sử dụng ma thuật thao túng tâm trí có nghĩa là một khi đất nước quyết định một ai đó là kẻ nguy hiểm, họ có thể vẽ người đó như một tội phạm và xử lý họ. Không con người nào có thể tin tưởng một undead họ chưa từng gặp trước đây.

Không có ai nói điều đó, nhưng chắc chắn tất cả đều cảm thấy như vậy.

" Còn nữa, tôi muốn hỏi... nếu các bạn không vào, các bạn sẽ quay về ngay chứ?"

"... Không, chúng tôi không thể làm thế. Làm ơn cho chúng tôi vào."

" Ồ, câu trả lời nhanh nhất từ trước tới giờ. Những nhà buôn sẽ đề nghị thêm thời gian để thảo luận. Vậy chúng ta tiếp tục nào."

Sau đó, Ryurarius nói đến như "những con ngựa undead kéo xe hàng dọc theo các con đường" và những điều kỳ lạ khác khiến có vẻ như là tâm trí họ rối bời.Tuy nhiên, khi ông ta nói, "Thỉnh thoảng những con rồng sẽ bay qua trên đầu, vậy không cần đề phòng hay để ngựa bỏ chạy hoảng loạn", mặt của cô nghệch ra.

Có những con rồng bay phía trên thành phố thì không chỉ là "một vấn đề lớn".

Những con rồng là những sinh vật khi chống lại chúng thậm chí những người anh hùng đã chuẩn bị đầy đủ cũng có thể thất bại. Đó là tại sao tất cả những chiến binh đều mơ đến việc giết được một con rồng. Giết một sinh vật cao cấp vượt trội cùng với sức mạnh đã được mài giũa, những người đồng đội và vũ khí của họ là một chiến công hiển hách, và là một chiến công chỉ duy nhất những chiến binh dũng mãnh nhất mới có thể thực hiện được.

Chắc chắn nó sẽ khiến một cuộc hỗn loạn lớn nếu như có một con rồng xuất hiện ở nơi con người sinh sống.

Những undead thì ổn, bởi vì chúng được xem như là những lính canh, nhưng những con rồng... không, có một con bay qua đầu để canh gác chắc hẳn sẽ ổn, đúng không nhỉ? Còn nữa, chúng cũng có nhiều phân loại tuổi, và sức mạnh của chúng khác nhau rất lớn phụ thuộc vào tuổi của chúng...

Những con rồng mới nỏ thì cũng là rồng đó, Tuy nhiên, những con rồng bé xíu thì dễ điều khiển hơn là những sinh vật undead lúc nãy.

" Như vậy. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Bây giờ, các bạn có thể theo người lính quay lại cánh cổng sau khi rời khỏi căn phòng này không?"

" Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi có thể hỏi một câu được không?"

Remedios giơ tay lên.

" Hửm? Và nó có thể là gì?"

" Ông không có ý định giết hay là ăn thịt chúng tôi đúng không?"

" Có lẽ kẻ này đã suy nghĩ và làm như vậy nếu trong quá khứ. Tuy nhiên, điều đó hiện tại tuyệt đối cấm Thêm nữa, sau khi gặp Bệ Hạ, tôi cảm thấy không còn mối hận thù nào với những sinh vật thấp kém."

" Có phải Bệ Hạ thật sự quyền năng?"

Ryurarius mỉm cười mệt mỏi.

" Ngài ấy mạnh gấp 10 lần những gì các bạn tưởng tượng. Bên cạnh ngài ấy, thậm chí những thuộc hạ cũng có sức mạnh phi thường... nói thẳng, không có thành phố nào an toàn hơn nơi mà Bệ Hạ bảo vệ."

Có lẽ cô đang nghĩ đến cái gì đó, nhưng Remedios trở nên yên lặng.

" Kẻ này không biết tại sao các bạn đến đây. Tuy nhiên, để tôi cho các bạn một lời khuyên thông thái, đó là một người bạn cũ - đồng thời cũng là một đồng nghiệp sau này của tôi - đã học với chính cơ thể của ông ta. Tuyên bố chống lại Bệ Hạ sẽ là cực kỳ ngu ngốc. Các bạn tốt nhất là mau chóng quỳ xuống trước ngài ấy và cầu xin lòng thương xót."

Có một cảm giác rõ ràng về thực tế của những lời đó. Trong khi ông ấy nói là nghe được từ môt người bạn, nó giống như được nói từ kinh nghiệm cá nhân của Naga được gọi là Ryurarius đó hơn.

" Cảm ơn vì lời khuyên."

Remedios đứng lên, theo sau là những người khác.

Neia cúi đầu chào Ryurarius từ nơi cô đứng, phía sau của nhóm trước khi cô rời khỏi căn phòng.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 2: Phần 4

Họ đi bộ dọc trên con đường của E-Rantel. Điểm đến của nhóm là quán trọ mà người gác cổng đã bảo với họ rằng đó là cái cao cấp nhất được lập ra ở thành phố này, Shining Gold Pavillion - Hoàng Kim Khách Điếm.

Neia nhìn vào những người khác nhau dọc theo những con đường.

Ryurarius nói làm cho cô có ấn tượng như thể quốc gia này được lấp đầy bởi những bán nhân loại và undead. Tuy nhiên, thực tế thì khác hẳn - đa số dân cư ở đây là con người.

Undead duy nhất mà cô thấy là những nhóm giống con cô đã gặp ở cánh cổng của thành phố, cũng như những undead hình ngựa với cơ thể với xương và khói đang kéo xe hàng. Không có những loại khác bên cạnh đó.

Mặt khác, có tất cả các loại bán nhân loại.

Một nhóm Goblin diễu hành trên con đường gần thành phố, mỗi người trong số chúng tỏa ra khí phách của những người lính dày dặn kinh nghiệm. Điều đó ngay lập tức làm cho ấn tượng về loài Goblin trong Neia vỡ tan. Không, không chỉ Neia là người duy nhất cảm thấy như thế. Những tiếng thở hổn hển vì bất ngờ đến từ đội ngũ những thánh hiệp sĩ.

Cũng có những bán nhân loại có gương mặt như những chú thỏ trong đồng phục của hầu gái cũng như bán nhân loại đứng bằng hai chân, có gương mặt như con ếch, nhưng cô chỉ thấy mỗi một loài chỉ có một ví dụ trong thành phố này.

Có vẻ bình thường hơn mình tưởng tượng... chà, không phải là bình thường, nhưng mà vẫn thế, khá giống với quốc gia con người. Khó có thể nói rằng nó đang dưới sự cai trị của một vị vua undead đáng sợ.

Không có vẻ sợ hãi trên những gương mặt của người dân đi lại theo những con đường. Neia không chắc điều này là bởi vì họ đã tự động viên bản thân, và phát triển để quen với nó, hay họ đã quyết định rằng họ không cần phải lo lắng về cuộc sống chung với undead. Tuy nhiên, không có dấu hiệu hỗn loạn trên những đường phố. Vào lúc đó, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa.

Thế này thì tốt hơn Jaldabaoth nhiều, mình đoán vậy.

Và rồi, Remedios bất ngờ dừng ngựa lại. Vì họ là thủ lĩnh, những người dẫn đầu cả nhóm đã dừng lại, những người còn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài cũng dừng lại theo.

"Xin lỗi, Dwarf-san. Tôi có thể hỏi vài câu hỏi được không?"

Remedios đang hướng đến ba người lùn đang làm việc phía bên lề đường. Cũng có ba Skeleton thực hiện việc làm đất dưới chỉ huy của những người lùn.

Cú sốc văn hóa cô nhận được sau khi vào thành phố này đã quá lớn khiến cho bây giờ nó cũng chỉ còn lại một chút khi cô thấy những Skeleton. Nó thậm chí còn ẩn chứa sự nhẹ nhõm trong tâm trí cô khi thấy một đối thủ mà cô có thể thắng được nếu phải giao chiến.

" Cái gì? Những người này là ai? Mấy người đến từ đất nước nào."

" Tôi xin lỗi vì phải nói chuyện trên lưng ngựa. Tuy nhiên, chúng tôi đến từ Thánh Quốc, và chúng tôi đang tìm kiếm Hoàng Kim Khách Điếm. Có thể hướng dẫn làm thế nào để chúng tôi đi đến đó được không?"

" Hoàng Kim... Hoàng Kim Khách Điếm à? Àhhh, cái nơi sang trọng đó."

Những người lùn cho họ một hướng dẫn sơ bộ. Tuy nhiên, nó khác với những gì người gác cổng đã nói với họ, và cảm giác cứ như là họ bị gửi đi một chút nhầm lẫn. Tuy nhiên mục tiêu thực sự của họ không phải là hỏi đường.

" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều. Gustav, đưa cho họ chút quà mọn để cảm ơn đi."

Gustav xuống ngựa và lôi ra một túi nhỏ những đồng xu.

" Chắc chắn là không cần phải thế này chỉ vì chỉ đường đâu?"

" Nó ổn mà. Sau cùng, chúng tôi đã làm gián đoạn công việc của các anh."

" Thật sao? Vậy cảm ơn vì lòng tốt nhé."

Những người lùn chấp nhận món quà của Gustav và mỉm cười.

" Chà, sau khi chúng tôi mua được chút đồ ăn, chúng tôi rất biết ơn những người đàn ông và phụ nữ của Thánh Quốc vì điều này."

" Không, không cần đâu... nói đến nó, các anh đang làm gì ở đây vậy?"

" Hửm? Có gì đâu? Chúng tôi đang đắp đường. Đích thân Bệ Hạ đã yêu cầu chúng tôi làm đấy. Trong khi đa phần những người dân là những người làm việc, chúng tôi ở đây thì với mục đích như là người tư vấn kỹ thuật."

Gahahahaha, những người lùn cười giòn giã.

"Tôi hiểu rồi, còn những undead đằng kia...?"

" Chúng là những Skeleton Bệ Hạ cho chúng tôi mượn, phải không? Àhh, thiệt tình, anh không thể đánh bại undead trong lĩnh vực lao động chân tay đâu. Nó chắc chắn đã thay đổi quan điểm của tôi về chúng."

" Điều khiển undead, hừ..."

" Nó không như bất cứ thứ gì từng gặp qua... chà, tôi đoán là không thể khác được bởi vì anh là khách du lịch. Tuy nhiên, điều này thì dễ đoán ở vương quốc Sorcerous, nhỉ? Tôi nghe rằng những undead cũng xuất hiện để làm việc ở gần những ngôi làng. Sau cùng thì, chúng có thể hoàn thành những công việc tẻ nhạt như gieo trồng và nhiều thứ khác mà chỉ cần ra lệnh. Nhìn kìa, những undead không biết mệt, chúng cũng không ngủ, và không cần ăn. Thêm nữa, chúng cũng hiểu những gì chúng ta muốn nói, vậy nên chúng hoàn thành công việc một cách tuyệt vời những nhiệm vụ giao cho chúng. Với những gì chúng làm, anh thậm chí không cần làm việc như một con chó nữa. Thậm chí đất nước chúng tôi cũng đã bắt đầu sử dụng chúng."

" Bởi đất nước của anh, ý anh là một quốc gia của người lùn tách biệt với vương quốc Sorcerous?"

" Ồ đúng vậy. Đó là nơi chúng tôi đến, nhưng bây giờ chúng tôi đang sinh sống ở quận bán nhân loại của vương quốc Sorcerous."

" Khu vực bán nhân loại?"

" Đúng vậy. Đó là nơi mà tất cả những chủng tộc không phải là con người sinh sống. Họ nói đó từng là khu ổ chuột của thành phố này, nhưng nó đã bị phá bỏ. Rồi được xây lại để cho những chủng tộc của mọi loài sinh sống thoải mái. Chà cũng phải mất một thời gian nữa trước khi nó hoàn thành, nhưng những nơi sinh sống cho những chủng tộc nhỏ hơn con người - như người lùn là một ví dụ -- thì đã bắt đầu có người sinh sống rồi."

" Chúng tôi ở đây là để phụ trách cho công việc xây dựng!"

Người lùn đồng nghiệp nhảy vào cuộc hội thoại.

" Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu khu ổ chuột đã bị dỡ bỏ, những cư dân ban đầu của nó giờ ở đâu?"

Mắt của Remedios hướng đến những undead.

" Chúng tôi cũng không chắc, nhưng tôi nghĩ họ đã được gửi đến những ngôi làng hay đại loại thế. Có nhiều những ngôi làng đổ nát, bỏ hoang xung quanh đây, và tôi được nghe rằng họ được gửi đến đó để tái thiết lại và làm việc trên những cánh đồng ở đó. Đó là nơi mà có thể chỉ huy những undead để làm việc. Nếu tôi không nhầm, họ bắt đầu trồng trọt với quy mô lớn, hay kiểu gì đó. Đó là tại sao giá lương thực ở đất nước này khá là rẻ."

" Không quan trọng là nó rẻ! Điều quan trọng là nó ngon! Và rượu nữa! Ôi, tôi đã béo lên sau khi đến sống ở thành phố này!"

" Nếu tôi quay về mà cứ ục ịch như thế này, vợ tôi sẽ hét lên rằng " Phần của tôi đâu" vào tôi. Tốt hơn là nên giảm cân trước khi về nhà!"

"Ahhhh, chúng ta thật sự may mắn như trúng xổ số vậy."

Guhahahaha, những người lùn lại cười.

" Cuối cùng, có những undead hình dạng ngựa. Các anh có biết tên chúng không?"

"Tôi chịu. Nhưng mà, không quan trọng nếu chúng tôi không biết, đúng không? Chúng không gây hại cho bất kỳ ai. Chúng là những cái túi xương nhưng mà chúng mạnh vãi loz, thật hoàn hảo để dùng kéo hàng, đúng không?"

" Tôi cũng thấy vậy. Cầu chúc các anh mọi điều tốt lành!"

Sau khi chào tạm biệt những người lùn, cả nhóm lại tiếp tục hướng đến quán trọ.

" Đội trưởng, tại sao cô lại hỏi tên của những sinh vật undead hình ngựa đó?"

Neia bối rối. Cô đã nghĩ rằng điều đó làm đội trưởng không vui nhất.

"... Gustav. Đó là bởi vì anh hành động lạ kỳ khi anh thấy những thứ đó."

" Thật sao...?"

" Nói xem, anh có biết tên của những con undead đó không?"

"... Chà, một cái tên đến trong tâm trí tôi... nhưng tôi nghĩ tôi đã nhầm rồi. Nó là không thể nào, tôi chắc hẳn là nhớ nhầm. Tôi không thể tưởng tượng những sinh vật undead như thế có thể bị điều khiển."

"Hừm~ Tốt, nếu anh đã nói vậy thì cứ thế đi."

Và thế là hết chuyện.

Trước một lúc lâu, theo sự hướng dẫn, họ đã đến trước một quán trọ sang trọng, chắc chắn là Hoàng Kim Khách Điếm mà người gác cổng đã gợi ý với họ. Trong khi tên của nó được viết trên tấm bảng, ký tự của Vương Quốc thì khác với Thánh Quốc, vậy nên họ chỉ có thể đoán sơ về nó. Vương Quốc và Đế Quốc đã từng cùng là một đất nước, vậy nên có nhiều nét tương đồng giữa họ, nhưng Thánh Quốc thì chưa bao giờ có ràng buộc gì với những đất nước đó, vậy nên có sự khác biệt lớn giữa họ.

"Gustav, vào đặt phòng đi."

" Tuân lệnh. Oi, hai anh, đi với tôi."

Gustav mang theo hai thánh hiệp sĩ đi cùng với anh ta vào trong quán trọ. Nhiều phút sau, một trong số họ quay lại.

" Đội trưởng, chúng tôi đã đặt phòng xong rồi. Chuồng ngựa ở đằng sau quán trọ, vậy nên họ muốn chúng ta mang những con ngựa ra đó."

" Được rồi, tôi hiểu rồi. Hộ vệ Baraja, mang ngựa đi."

" Vâng ạ!"

Cô cột những con ngựa vào một cái cây phía trước quán trọ, và rồi cô dẫn bọn chúng đến chuồng ngựa từng con một. Chăm sóc ngựa là công việc của một hộ vệ, nhưng quán trọ cũng có nghĩa vụ giúp đỡ, và như vậy, Neia chấp nhận ý tốt của họ và vào trong quán trọ.

Có thể để ngăn mùi hôi của chuồng ngựa vào quán trọ, bởi vì có một mùi thơm thoảng thoảng khiến cô nghĩ thế.

Có phải nó từ một loại gỗ thơm hay nước hoa nào đó?

Từ bên ngoài, nó trông như cùng đẳng cấp với quán trọ ở Vương Quốc, nhưng sau khi thấy nội thất bên trong, nó có thể còn đẹp vượt trội hơn. Cô thậm chí cảm thấy có chút không thoải mái khi đi vào bên trong với cơ thể đang còn bẩn thỉu của mình - tắm gội về cơ bản chúng chỉ là hành động dội nước lên người đến khi nghĩ rằng mình không còn nhớp nháp nữa - từ cuộc cuộc hành trình dài.

Neia hướng tới căn phòng mà nhân viên quán trọ đã nói với cô, và gõ cửa.

" Ai đấy?"

" Hộ vệ Neia Baraja."

Phía trước cánh cửa là một thánh hiệp sĩ mặc giáp đang đứng. Vì sự khác nhau một trời một vực từ E-Rantel trong trí tưởng tượng so với thực tế, cô cảm thấy rằng thậm chí thời gian để giải tỏa những mệt mỏi từ chuyến đi cũng thật xấu hổ, và cô muốn hành động ngay khi có thể.

" Ngươi đến đúng lúc đấy. Chúng ta sắp bắt đầu cuộc họp."

Trong khi cô đang tự hỏi rằng cô có cần tham gia không, thì thật không tốt khi hỏi quá nhiều. Những người đứng đầu đã nói vậy, và vâng lời họ dĩ nhiên là hành động đúng đắn.

" Vậy chúng ta sẽ xin yết kiến với Sorcerer King như kế hoạch. Gustav, nhờ vào anh đấy."

" Dĩ nhiên rồi, Đội trưởng. Nhưng còn gì khác chúng ta nên làm ngoài điều đó? Kế hoạch ban đầu là gặp người có sức mạnh và nhờ họ giúp đỡ..."

Vì Momon là một mạo hiểm giả, ban đầu họ dự định hướng thẳng đến Guild Mạo Hiểm Giả. Tuy nhiên, theo Ryurarius, Guild Mạo Hiểm Giả hiện giờ đã đóng cửa, và được yêu cầu trao cho Sorcerer King.

" Bỏ vấn đề về Guild đi. Hãy xem xem nếu chúng ta có thể lôi kéo những mạo hiểm giả đang nhàn rỗi và những cá nhân nổi bật đến với Thánh Quốc."

" Tôi hiểu rồi, vậy -"

Gustav ra lệnh cho hai thánh hiệp sĩ, và họ ngay lập tức bắt tay vào hành động.

Neia tự hỏi rằng loại công việc nào họ sẽ giao cho cô đây.

Bình thường, công việc của một hộ vệ là đánh bóng áo giáp và những thanh gươm của những Thánh Hiệp Sĩ, họ làm những việc như giặt giũ, và những công việc tạp vụ khác. Là ủi và gấp đồ cũng là một phần của những công việc đó. Đa phần những thánh hiệp sĩ hiện giờ đều đã từng trải qua những việc này.

Dĩ nhiên, bởi tài năng siêu việt của đội trưởng, người trở thành thánh hiệp sĩ một bước một, có thể chưa từng gặp những công việc như vậy...

" Vậy về những người khác thì như thế nào? Họ sẽ đợi bên trong quán trọ à?"

" À, khi tôi thu thập những tin đồn ở Vương Quốc, tôi đã tin rằng đây là một thành phố u ám và đen tối. Tuy nhiên, nó thì bình thường hơn tôi tưởng... tôi tin rằng để vài người ra bên ngoài sẽ không có vấn đề gì?"

" Trong khi rất khó để nói ở tình thế này, tôi tin là sẽ không có nguy hiểm bất ngờ đâu."

" Vậy sao? Vậy cử nhiều người đi đến những ngôi đền và gặp họ, nếu họ có thể giúp chúng ta giới thiệu với Momon."

" Người cai trị thành phố này là Sorcerer King, một sinh vật undead. Sẽ không tốt nếu như chúng ta có liên kết với những ngôi đền lúc này, đúng không?"

" Nhưng mà, chúng ta là những thánh hiệp sĩ. Còn nơi nào để đi nếu không phải là những ngôi đền chứ?"

Gustav có vẻ mặt rất phức tạp. Remedios sững lại.

" Điều đó... cũng đúng."

"Và thêm nữa với những cảnh mà Sorerer King đã cho chúng ta nhìn thấy, cũng tốt nếu đi nhìn ngắm và nghe ngóng về cuộc sống trong thành phố từ những người dân, đúng không?"

" Anh có ý đúng đấy..."

Nhưng họ sẽ làm gì nếu như họ thấy một thứ gì đó mà họ, những thánh hiệp sĩ, không thể tha thứ được?

Gustav có chút rắc rối khi trả lời bởi vì anh ta đang còn suy nghĩ về câu hỏi.

Neia tự trả lời câu hỏi của mình.

Những thánh hiệp sĩ là những người hiện thân của công lý, vậy có lẽ bảo vệ những lẽ phải với một thánh hiệp sĩ và phê phán Sorcerer King. Tuy nhiên, nếu kết quả của việc đó sẽ có thể làm cho Sorcerer King không giúp đỡ Thánh Quốc, nghĩa là họ không thể cứu được hàng ngàn người đang chịu đau khổ, vậy đó có còn là điều lẽ phải nên làm nữa không?

Cô nhớ rằng cha cô một lần đã nói rằng ông ấy không hiểu công lý của những thánh hiệp sĩ. Cô đã không quan tâm nhiều đến điều đó trong những ngày cô đang rèn luyện với mục tiêu trở thành thánh hiệp sĩ trong đầu. Nhưng bây giờ, Thánh Quốc hiện đang trong tình trạng này, có lẽ trái tim của cô đã trở nên mềm yếu, và rồi cô đã nghĩ đến tất cả những điều đó vào lúc này.

Có lẽ những nghi ngờ trong cô có thể được quét sạch nếu cô có thể hỏi mẹ, nhưng mẹ cô đã không còn sống nữa.

Cuối cùng, cô chỉ có thể dựa vào bản thân để tự mình tìm câu trả lời.

Khi Neia tiếp tục suy nghĩ về những thứ đó, cuộc hội thoại tiếp tục. Một cặp thánh hiệp sĩ sẽ đi đến những ngôi đền Tứ Thần, trong khi hai nhóm hai người khác sẽ đi thu thập thông tin trong thành phố. Remedios và những người khác sẽ ở lại để xử lý nếu có bất cứ điều gì xảy ra.

Như dự đoán, Neia nhận được lệnh đánh bóng áo giáp.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Neia chăm sóc cho áo giáp của mọi người.

Cô chùi chúng thật sạch bằng một tấm khăn ướt.

Không hổ danh là áo giáp ma thuật, nó không hề bị hư hại hay móp méo. Nếu có bất kỳ vết móp nào, họ sẽ phải đập lại nó từ bên trong, nhưng nếu gặp những tay vụng về, nó sẽ khiến cho bề mặt gồ ghề xấu xí. Vì Neia không tự tin về kỹ năng của cô ở khoảng đó, áo giáp ma thuật mà những thánh hiệp sĩ mang là tốt nhất.

Cô rất hạnh phúc để chôn trái tim và tâm trí mình trong công việc, vậy nên cô sẽ không cần suy nghĩ về những điều không cần thiết.

Và thế, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, Neia làm sạch áo giáp của tất cả mọi người.

***

Cuộc yến kiến với Sorcerer King diễn ra sớm hơn họ mong đợi. Neia không thể không bất ngờ. Đó là bởi vì nó đã được sắp xếp ngay sau ngày mà Gustav đã đi để cầu xin với trường hợp của mình

Những thánh hiệp sĩ của Thánh Quốc - kèm theo Neia - phát hiện ra rằng nơi sinh sống của Sorcerer King nơi mà họ đến thì khá là mộc mạc. Có lẽ nó khá là phô trương cho một người cai tri của một thành phố, nhưng toàn bộ cái này thì không hợp với một người tự gọi mình là một vị vua. Không có vẻ trầm mặc, không có dấu tích lịch sử, không có hào khí oai hùng, và nó cũng không thể hiện những minh chứng của một người giữ quyền lực. Nó giống như một tòa nhà được xây dựng với mục đích thực tiễn hơn.

Nó thì quá đáng buồn để mà so sánh với cung điện hoàng gia của Vương Quốc hay là Thánh Quốc. Nhưng, đây là nơi ở của Sorcerer King. Vì nó trước kia là một vùng lãnh thổ thuộc Vương Quốc, ông ta chắc hẳn đã quyết định sử dụng cơ sở vật chất cũ sau khi cai trị nó.

Khi những thánh hiệp sĩ cởi mũ của mình và điều tra nơi này, có một chút dấu vết của sự khinh bỉ mà chỉ có Neia nhận thấy. Có lẽ họ đã so sánh chúng với cung điện hoàng gia ở quê nhà.

Ai có thể chê trách họ vì điều đó?

Và rồi, Neia đã thấy Con Tàu Ma mà họ đã gặp trước đây, cũng như những undead đi lại trên những con đường.

Tại sao một vị vua người giữ sự thống trị lên những undead cấp độ đó lại chọn sống ở một cung điện đơn sơ cũ kỹ như vậy?

Mình có cảm giác rằng hẳn phải có lý do cho điều đó... nếu ông ta muốn một cung điện xa hoa, tất cả những gì ông ta phải làm là chỉ cần ra lệnh cho những người lùn chỉ đạo những undead không biết mệt mỏi xây một cái...

Khi họ đi ngang qua những cánh cổng của cung điện, có hai hàng undead đứng đối diện nhau, tương tự như con họ đã gặp đầu tiên khi tiến vào thành phố. Điểm khác giữa những undead họ đã gặp ở cổng là bọn chúng gầy hơn và đang bắt chéo những ngọn thương giơ cao lên không trung.

Những lá cờ được treo trên đầu những ngọn thương được bắt chéo. Ở bên phải là những lá cờ của vương quốc Sorcerous, và ở bên trái là những lá cờ của Thánh Quốc.

Dưới những lá cờ là lối đi họ có thể đi qua.

Sau đó, tiếng nhạc vang lên. Trong khi đó là giai điệu mà cô chưa từng nghe trước đây, nhưng nó chắc chắn là phù hợp nhất để là một phần của một buổi lễ trang trọng.

Neia nhớ lại bài học cô đã từng học trước đây.

Yếu tố quan trọng nhất để kháng lại phép thuật là phải quét sạch tâm trí.

Không, không thể nào là một đòn tấn công ma thuật. Nếu đây là một cái bẫy, sẽ chẳng cần phải nâng những lá cờ của Thánh Quốc.

Neia bước đi trong khi xem xét những thứ nổi bật, đồng thời quét mọi thứ xung quanh.

Có hàng lính danh dự và những lá cờ của Thánh Quốc. Đây rõ ràng là dấu hiệu Sorcerer King đối đãi với phái đoàn của họ như là những vị khách danh dự, nói cách khác, ông ta chấp nhận Neia và những người khác như đại sứ ngoại giao chính thức của vương quốc Sorcerous, điều đó có nghĩa là Neia và nhưng người khác phải giữ gìn danh tiếng của Thánh Quốc.

Nó làm cô thấy vui, nhưng cùng lúc nó khiến cô căng thẳng đến quặn ruột.

Cô đi dọc theo bên dưới hàng cờ, và ở cuối hành lang là - Neia bật ra một hơi thở bất ngờ.

Cô ấy là một vẻ đẹp đẳng cấp thế giới.

Cô ấy thật xinh đẹp... cô ấy cực kỳ xinh đẹp...

Cô có một vẻ đẹp không tì vết. Chiếc váy trắng đắt tiền không thể tính được giá trị mà cô đang mặc cũng không một chút khiếm khuyết hay vết dơ nào.

Nụ cười hiền dịu của cô ấy cũng đủ khiên cô, một người phụ nữ có thể bị nhầm lẫn như là một thiên thần. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy, có một cặp cánh quạ đen nhô ra từ thắt lưng của cô.

" Vương quốc Sorcerous gửi lơi chào mừng tới tất cả quý vị. Xin cho phép tôi được giới thiệu bản thân. Tôi là Tổng Quản Thủ Hộ Vệ của nhiều Thủ Hộ Vệ Tầng và Thủ Hộ Vệ Khu Vực mọi nơi trong vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown. Nếu sử dụng như cách thức bên các bạn, tôi giữ vị trí Thủ Tướng."

" Tôi, Tôi rất cảm ơn vì sự chào đón nồng ấm của các bạn. Tôi là người dẫn đầu của phái đoàn ngoại giao Thánh Quốc, Remedios Custodio, và tôi vô cùng cảm kích vì các bạn đã sắp xếp thời gian để gặp chúng tôi."

" Không cần cảm ơn. Bệ hạ Sorcerer King quan tâm sâu sắc đến việc phát triển của Thánh Quốc, và bệ hạ đã nói rằng sắp xếp thời gian cho các bạn cũng đã trong dự tính."

"Chúng tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó."

Albedo luôn mỉm cười, và sự hiện diện của cô ấy đè nát những lời của Remedios dưới chân. Vẻ đẹp phi phàm của cô thậm chí khiến cho một người cùng giới tính - không, nó chính xác là bởi vì họ cùng giới tính - sẽ bị đắm chìm bởi nó. Ánh mắt của Albedo nhanh chóng lướt qua tất cả mọi người, bao gồm Neia.

" Nào bây giờ, Bệ Hạ đang đợi chúng ta, vậy tôi sẽ dẫn đường cho quí vị đến phòng yết kiến. Các bạn có thể vui lòng theo sau tôi được không?"

" V-Vâng, dĩ nhiên rồi. V-Vậy, còn kiếm của chúng tôi?"

" Ah, vâng, về vấn đề đó."

Albedo mỉm cười thích thú.

Tại sao cô ấy lại cười như vậy, Neia tự hỏi. Họ không thể mang theo vũ khí vào gặp một vị vua được, vậy nên bình thường họ sẽ được hỏi giao lại vũ khí. Đó cũng để thể hiện sự tin tưởng vào phía bên kia.

"Bình thường, chúng tôi sẽ giữ nó trong két an ninh, nhưng không cần làm vậy. Các bạn có thể mang nó theo."

Albedo nói điều gì đó mà Neia không thể hiểu nổi.

Remedios cũng như muốn hỏi "tại sao?" Chắc chắn một người đã dành tất cả mọi lúc ở bên cạnh Holy Queen sẽ có lý do để hỏi câu hỏi này.

Đối mặt với những nghi ngờ thích đáng của họ, Albedo lại mỉm cười một lần nữa.

" Thông thường, đây là bởi vì chúng tôi tin tưởng vào danh dự của những vị khách của chúng tôi đến từ Thánh Quốc và cũng bởi vì chúng tôi, là một quốc gia chứa đựng nhiều undead, đó hẳn là một đất nước đáng sợ với các bạn. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng cho phép các bạn giữ những thanh kiếm của mình sẽ khiến các bạn thoải mái hơn. Dĩ nhiên, chúng tôi không có ý định gây hại gì các bạn. Nhưng nếu các bạn muốn giao chúng lại cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết yêu cầu đó."

" Tôi hiểu rồi."

Albedo nhìn vào bên cạnh, và những sinh vật undead tiến lại và nhận những thanh gươm của họ vào két an ninh.

Có lẽ những thánh hiệp sĩ không vui khi đưa vũ khí của họ cho undead, nhưng vì đội trưởng của họ đã ra lệnh như vậy nên họ không có cách nào để từ chối.

Neia nhìn vào Albedo khi cô trao vũ khí của cô.

Không thể nói được cô ấy đang nghĩ gì khi cô tiếp tục cười với nụ cười xinh đẹp của cô. Hơn nữa, người ta có thể nói rằng cô ấy đang nhìn vào họ đơn thuần với thiện ý, như thể cô ấy đã rộng rãi với lòng tốt chân thành lên Neia và những người khác. Tuy nhiên, những đánh giá của Neia có đúng không? Ví dụ, nếu có một vế sâu hơn về nó -

--- Cô cho phép những người có vũ trang đứng trước chủ nhân của cô. Đó có phải là vì lệnh của Sorcerer King? Hay... là bởi vì cô biết rằng chúng ta sẽ không thể nào gây hại cho ông ấy?

Sorcerer King là một magic caster có sức mạnh kinh khủng. Đó có phải vì sự kiêu ngạo của ông ta, rằng không có bất kỳ thánh hiệp sĩ nào đến từ Thánh Quốc có thể đánh bại ông ta?

Hay có lẽ ông ta có những undead chiến đấu canh gác bên cạnh. Aldbedo-sama không trông như có bất kỳ khả năng chiến đấu nào...

Thủ tướng, là người có sắc đẹp như tránh xa khỏi những bạo lực và có thể mỉm cười nhẹ nhàng.

" Nào, mọi người. Sorcerer King đang đợi. Vui lòng đi tới và gặp ngài."

***

Phòng ngai vàng cũng không tráng lệ như cô đã tưởng tượng. Nó có vẻ như đã được đẩy vào phục vụ trực tiếp sau khi được nhận, không có bất kỳ sữa chữa nào.

Tuy nhiên, ngai vàng thì đang tự phát sáng lấp lánh, người ta có thể nói rằng nó tỏa ra một hào quang hoàng kim. Chắc chắn nó không phải được rèn bằng vàng đặc; nó hẳn phải được mạ vàng. Nhưng thậm chí như vậy, người ta có thể thấy bao nhiêu nỗ lực và chi phí phải tốn kém để làm nó, từ kích cỡ của ngai vàng.

Rồi, lá cờ đằng sau ngai vàng cũng rất ấn tượng. Nó làm từ một vài loại lụa nào đó và có màu đen tuyền, với một độ sâu không thể đo lường. Có một chút thay đổi nhẹ cấp độ ánh sáng có thể khiến người ta nghĩ rằng đó là màu tím sâu thẳm.

" Mời vào, thưa Bệ Hạ."

" Mọi người, cúi đầu." Remedios ra lệnh.

Những thánh hiệp sĩ cúi đầu trước undead; thậm chí Neia cũng cảm thấy bất ngờ bởi Remedios có thể chỉ đạo như vậy, cô không kháng cự gì khi cô quỳ xuống một chân và cúi đầu. Nó là bởi vì cô là một hộ vệ và cô đã được học và thực hành những nghi lễ. Nói thế, kinh nghiệm của cô về việc gặp một vị vua thì rất giới hạn khi cô đã lướt nhìn qua Holy King một lần trước đây, là một hộ vệ. Cô hạ thấp đầu khi cô di chuyển mắt, điên cuồng liếc nhìn vào những thánh hiệp sĩ xung quanh cô.

Nó có vẻ... mọi thứ vẫn ổn.

Dĩ nhiên, đó là một suy đoán dựa trên việc nhìn vào lưng của họ. Có lẽ nếu cô nhìn họ từ đằng trước, nó có thể khác chút.

Nó sẽ ổn thôi! Mình đã không bị khiển trách bởi bất cứ ai thậm chí phía trước Holy King-sama. Cha cũng nói là mình làm tốt, và ông còn khen mình nữa.

" Bệ hạ giá lâm, Ainz Ooal Gown-sama."

Khi Albedo nói từ bên cạnh phía trước của cả nhóm, Neia nghe một âm thanh rất khẽ mà chỉ mình cô nghe thấy, như thể xé giấy, theo sau bởi những tiếng bước chân và pon, pon như thể có một cái gì cứng chạm vào sàn nhà. Ngay sau đó, cô cảm nhận được có ai đó ngồi lên ngai vàng.

" Các ngươi đã được cho phép, ngẩng đầu lên."

Thật khó để thở những lúc như thế này. Nhìn lên quá sớm hay quá muộn sẽ là vi phạm nghi thức xã giao. Sau khi trì hoãn một vài giây, cô lặng lẽ nâng đầu lên.

Và rồi, sinh vật phía trước bắt chặt sự chú ý của Neia.

Ông ta, ông ta là Sorcerer King, Ainz Ooal Gown...

Những chấm sáng đỏ đáng sợ bên trong hốc mắt của một cái sọ không da không thịt, nó phù hợp với dáng vẻ của một undead. Tuy nhiên, Neia biết rằng ông ta là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Điều đầu tiên mà cô bất ngời chính là trang phục.

Độ dài và độ rộng của áo choàng có vẻ rất thoải mái, và những ống tay áo rộng đáng kinh ngạc. Đường viền những ống tay áo được trang trí nhẹ với màu vàng kim và đỏ tía. Nó được buộc ở thắt lưng bằng một cái khăn, nhưng nó trông vừa kỳ lạ vừa không kỳ lạ. Kỳ quái hết mức có thể, nó tràn ngập một hương vị kỳ lạ, và "đẹp" là những từ duy nhất cô có thể mô tả nó.

Tiếp đó, ông ta mang một đôi găng tay cùng màu với bộ quần áo, vừa vặn với những miếng kim loại lấp lánh lên đủ tất cả màu sắc của cầu vồng, và một tay giữ một cây quyền trượng bí ẩn trông như bảy con rắn cuộn lại vào nhau. Đó hẳn là nguồn âm thanh của vật cứng ban đầu.

Tuy nhiên, hào quang đen tuyền rực rỡ phía sau lưng ông ta thì thật sự bất ngờ.

... Ông ta có thật sự là một undead không nhỉ? Không thể nào...

Trong tâm trí Neia, sinh vật undead là như Zombie, Skeleton, Ghosts, và đại loại như thế.

Như vậy, Sorcerer King không thể được mô tả như là một undead trong mắt Neia. Bí ẩn là gương mặt xương không làm cô sợ hãi. Thực tế, thậm chí người ta còn có thể nói rằng ông ta có không khí của sự trong sáng và thánh thiện.

Ông ấy là một tạo vật mạnh mẽ, một tạo vật tuyệt vời, một tạo vật có sức mạnh vượt quá khả năng tưởng tượng của cô có thể nghĩ tới - nói cách khác, Ngài ấy là một Đấng Tối Thượng.

Neia quên đi Albedo, người đứng bên cạnh ngai vàng, và nhẹ nhàng nhìn vào Sorcerer King.

Và tâm trí của cô quay lại khi có tiếng nói " Vậy thì," do Sorcerer King nói.

" Các ngươi đã đi một quãng đường dài từ Thánh Quốc tới đây, Remedios-dono, và quý vị của hội thánh hiệp sĩ."

" Cảm ơn rất nhiều, thưa bệ hạ."

" Trong khi chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc để chào đón quý vị, ta tin rằng không ai trong số các vị có tâm trạng cho những thứ như vậy. Vì vậy, ta đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình sắp xếp một buổi gặp gỡ với các vị. Như thế, hơn là lãng phí thời gian cho trò chơi ngôn ngữ vô dụng - nói vòng vo với những lời tâng bốc không thật lòng - chúng ta hãy ngay lập tức nói đến trọng tâm của vấn đề nào. Ta tin sẽ không có lời phản đối nào chứ?"

"Không hề, thưa bệ hạ."

" Rất tốt, Vậy, nói ta nghe tình trạng hiện tại của Thánh Quốc. Nói không giấu diếm hay bỏ sót sẽ khiến cho vương quốc Sorcerous trợ giúp tốt hơn cho các ngươi.

Sau khi Remedios biểu thị đã hiểu, cô dốc hết tấm lòng ra để mô tả về những vấn đề tình trạng Thánh Quốc.

Neia không hiểu lý do là gì để dẫn đến việc cô ấy cung cấp những thông tin một cách trung thực. Mặc dù, nó có vẻ như Remedios cảm thấy suy nghĩ đến nó sẽ rất phiền hà.

Nội dung câu chuyện của cô ấy cũng như những gì Gustav đã nói với Blue Rose, và cô ấy kết thúc bằng việc nói đến tình trạng căng thẳng ở tiền tuyến. Cô ấy chắc hẳn không muốn nói đến những gì như Thánh Quốc là một điềm báo kế tiếp sẽ là sự sụp đổ của những quốc gia khác, ít nhất là với vua của undead.

" Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vì vậy, mục tiêu của cô khi đến đất nước của ta là gì?"

" Chúng tôi muốn trình cho bệ hạ một yêu cầu; họ nói rằng mạo hiểm giả được gọi là Momon đã nguyện trung thành với ngài, và nếu chúng tôi có thể mượn chiến binh, người có thể đánh ngang với Jaldabaoth, sẽ không có gì khiến đất nước chúng tôi phải sợ hãi nữa. Tôi cầu xin ngài hãy gửi chiến binh Momon đến đất nước chúng tôi."

Ánh sáng màu đỏ trôi nổi trong mắt của Sorcerer King đột ngột biến mất, và rồi nó xuất hiện lại một lúc sau.

"Như ta đã nghĩ. Ta cũng đã chuẩn bị một câu trả lời cho điều này - điều đó sẽ không được."

" Tôi có thể hỏi lý do nào dẫn đến câu trả lời đó không?"

" Chà, đây là một vết đen trong đất nước của ta. Tuy nhiên, Momon thì, cho đến lúc này, là một phần không thể thay thế được của đất nước ta. Nó chính xác là bởi vì có anh ta ở bên nên những người dân có thể sống với trái tim thoải mái."

" Nhưng không phải ngài điều khiển những quân đoàn undead sao bệ hạ?"

"Hưhưhư." Sorcerer King khẽ cười. " Có vẻ như các vị của Thánh Quốc đã thấy đội quân undead của ta và cho rằng chúng khá khả quan. Vậy, sao các vị không chấp nhận mượn những đội quân undead đi thay cho Momon, ta tin các vị đã thấy rằng những undead ta chỉ huy khá mạnh. Chúng chắc chắn có thể tiêu diệt sự trỗi dậy của bán nhân tộc."

Remedios không biết nói gì.

Cô ấy chắc hẳn đang tưởng tượng hình ảnh bản thân dẫn đầu một đội quân undead quay lại Thánh Quốc. Không, nó thì không thể tưởng nổi. Chỉ huy undead là hoàn toàn ngược lại với một thánh hiệp sĩ.

Đúng là undead có những ưu thế đáng tự hào khi là quân sự. Chúng không cần ăn, chúng có thể nằm đợi ở giữa những khu rừng nguyên sinh, và người ta có thể gọi chúng là một đội quân lý tưởng.

Tuy nhiên, chiêu mộ undead - được gọi là những kẻ thù của sinh vật sống vì sự căm thù sự sống của chúng - vào lực lượng thì đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Ngay từ đầu, mang quân đội của một quốc gia khác vào đất nước mình cũng khiến không thoải mái. Sau khi giải quyết những vấn đề của họ, chúng có thể tiến đến việc chinh phục Thánh Quốc.

" Trong, trong trường hợp này..."

Sorcerer King cười khi Remedios do dự.

" Đúng vậy, Remedios-dono. Những người ở đất nước ta cũng nghĩ theo cách mà cô nghĩ. Sử dụng undead cho nông nghiệp, cày bừa trên những cánh đồng, và bảo đảm an ninh là tất cả đang ứng dụng và người dân đang dần chấp nhận nó. Nhưng không may, với những người dân có ít liên quan với những hoạt động đó không hoàn toàn chấp nhận chúng. Dĩ nhiên, tình huống hiện tại thì tốt hơn lúc ta mới thiết lập sự cai trị của mình, nhưng thêm thời gian sẽ cần thiết. Momon có thể lắng nghe những lo lắng của họ và dàn xếp chúng trong nhiều cách. Nếu ta gửi anh ta đi lúc này, không cần phải nói những người dân phản đối sẽ nổ ra như thế nào."

"Nếu như vậy, chắc chắn những thánh hiệp sĩ chúng tôi có thể ở lại đằng sau và hoàn thành công việc xây dựng lòng tin với undead, đúng không? Nhiều người biết rằng thánh hiệp sĩ là đối thủ của undead. Vì vậy, không phải sẽ hiệu quả khi để chúng tôi lại và tuyên bố những undead của Bệ Hạ thì đáng tin sao?"

" Ừm... đó là một đề nghị đáng xem xét."

Sau một quãng thời gian ngắn suy nghĩ, Sorcerer King quay mặt vào bàn tay không mang cây trượng.

"... Hừm. Để những người ngoại quốc xử lý chuyện đó có chút không phù hợp, không. Người ta có thể tin tưởng những người đã cùng trải qua gian khó với họ; chắc chắn họ không thể nào tin những người xuất hiện từ một nơi chưa rõ nào đó và nói với họ rằng undead là bạn của họ, phải không? Như ta nghĩ, cô sẽ không thể thế chỗ của mạo hiểm giả cấp độ adamantite, người nổi tiếng khắp thành phố này."

Lập luận của ông ấy không hề có sai sót.

Vì vậy, cô không thể bắt bẻ với lập luận của ông. Thêm nữa, Remedios cảm thấy rằng sử dụng bất kỳ dạng cảm xúc nào cũng thiếu hiệu quả.

Sorcerer King tiếp tục hỏi Remedios đang không nói nên lời.

" - Rất tốt. Vậy chúng ta hãy chuyển chủ đề nào. Ta muốn hỏi về vài người mà cô không đề cập tới, Remedios-dono. Trong quá khứ, Momon từng nói với ta rằng Jaldabaoth chỉ huy những nữ hầu được xem là rất mạnh mẽ. Ta có thể hỏi nếu các vị đã gặp những người mặc trang phục như vậy ở Thánh Quốc không?"

" Chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ ai mặc như vậy ở Thánh Quốc. Thực tế, chúng tôi chỉ biết về chúng lần đầu khi chúng tôi gặp Blue Rose trong cuộc trò chuyện ở Vương Quốc."

" Ta hiểu rồi... Điều đó có nghĩa là những nữ hầu đó là con át chủ bài của Jaldabaoth, nhỉ? Hay đó có nghĩa là chúng hoạt động ở khu vực khác?"

" Chúng tôi không thể chắc được."

"... Ta tin cô đã đề cập đến Phương Nam Thánh Quốc thì vẫn đang cầm cự. Có phải các cô đang bí mật duy trì liên lạc với bọn họ không?"

" Trong phạm vi nhất định nào đó, thì đúng vậy."

"... Vậy là bọn chúng vẫn chưa xâm nhập về phía nam, đúng không? Có lẽ ta chỉ cả nghĩ thôi. Ừm..."

Sorcerer King bất ngờ nhìn lên trần nhà.

" Có phải bệ hạ cảm thấy rằng thuộc hạ của Jaldabaoth đã xâm nhập vào phía nam?"

" Ta không nói thế. Nhưng ta nghĩ rằng nếu hắn ta sỡ hữu những con tốt mạnh mẽ như vậy, tại sao hắn chưa sử dụng chúng... và ta tin rằng ta đã đề nghị rạch ròi mọi chuyện ngay từ đầu, đúng không? Vì vậy, để ta đưa ra một câu hỏi chính xác - Thánh Quốc có thể báo đáp lại gì cho ta để đổi lấy sự trợ giúp từ quốc gia của ta."

Đây là một câu hỏi hoàn toàn bình thường và tất cả đều có thể đoán được. Tuy nhiên, để trả lời nó thì rất khó.

" Chúng tôi có thể dâng lên tình bạn với đất nước chúng tôi, lòng tin và sự tôn trọng."

Sorcerer King khịt mũi khi nghe câu trả lời của Remedios.

Tuy nhiên, người ta không thể nói rằng câu trả lời của Remedios là sai. Có nhiều lần khi mà tất cả những thánh hiệp sĩ sẽ cần xông pha vào một trận chiến sống còn. Người ta bảo vệ một ngôi làng nghèo mà thậm chí còn không thể trả công xứng đáng và thách thức một quân đoàn bán nhân tộc để giúp đỡ họ như là một hình ảnh mẫu mực của dòng dõi thánh hiệp sĩ.

" Đó là điều mà rất nhiều thánh hiệp sĩ sẽ nói. Có lẽ những người bạn trong quá khứ của ta sẽ sẵn lòng trợ giúp chỉ dựa trên những điều đó. Nhưng không may, những lời đó không thể lay động được ta. Ta đã nói trước là bỏ đi những lời nói vô nghĩa. Cô có thể báo đáp cho ta bất kỳ lợi ích thiết thực nào không?"

Có phải ông ta đang nói rằng Momon-dono là một người bạn của Sorcerer King không? Có phải ông ta nhắc đến Momon một cách rất thân quen bởi vì anh ấy không chỉ là một thuộc hạ?

Khi Neia suy nghĩ về câu hỏi đó, Remedios vẫn tiếp tục im lặng.

Không.

Sự thật không thể nói rõ rằng Remedios Custodio thì không có địa vị đủ để đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc đó.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi họ đánh bại Jaldbadaoth?

Dĩ nhiên, họ sẽ cần tìm ra cái tên của vị Holy King kế tiếp. Tuy nhiên, theo đúng lẽ thường về một người như vậy chú ý đến những lời của thánh hiệp sĩ thì rất thấp. Nếu ông ta được chọn từ những quý tộc phương nam, người mà chưa từng qua lại với cô ấy, Remedios và những người khác chắc chắn sẽ bị đặt dưới nhà tù vì thiếu khả năng bảo vệ Holy Queen.

Trong trường hợp đó, thậm chí nếu họ thỏa thuận một hiệp ước với Sorcerer King, không có gì đảm bảo rằng hiệp ước đó sẽ được tôn trọng. Không, trước cả vậy, nó rất mơ hồ rằng nhóm này thậm chí có quyền được đại diện cho đất nước của họ không. Cuối cùng, mục đích thật sự của phái đoàn ngoại giao này là xây dựng sự thương cảm giữa những thường dân không hiểu tình huống.

Vì lý do đó, họ không có khả năng hứa trước điều gì. Không ai có thể đại diện cho toàn bộ quốc gia bởi chính họ; người duy nhất có thể làm điều đó là đức vua.

" Tha thứ cho tôi, thưa bệ hạ. Tôi là phó đội trưởng Gustav Montanis, phục vụ dưới quyền của đội trưởng Custodio. Xin cho phép tôi được nói thay cho cô ấy."

Sorcerer King khẽ nâng cằm, biểu hiện rằng anh ta có thể tiếp tục.

" Cảm ơn rất nhiều. Những gì bệ hạ đề nghị về một thứ gì đó thì chúng tôi không thể cam đoan. Thậm chí nếu chúng tôi lấy lại được lãnh thổ của Thánh Quốc, khôi phục vùng đất đã bị giày xéo bởi Jaldabaoth sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi không tin chúng tôi có thể đền đáp ngài bất cứ thứ gì chúng tôi hứa ở đây với bất kỳ thỏa thuận vội vàng nào.Tuy nhiên, có một điều tôi muốn nói với bệ hạ là về sự nguy hiểm của Jaldabaoth."

" Ừm... tiếp đi."

"Vâng. Những bán nhân tộc thiếu tổ chức đã đe dọa vương quốc chúng tôi trong quá khứ hiện giờ đã được nắm trong lòng bàn tay của Jaldabaoth. Nếu Jaldabaoth không dừng lại ngay bây giờ, và hắn ta được giấu mình đi, không cần phải nói hắn sẽ chuẩn bị được những thứ gì mà hắn có thể làm và nơi nào hắn sẽ lại lộ diện."

"Nói cách khác, ngươi đang nói rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết hắn, ngay mà lúc hắn đã lộ diện. Vì vậy, người ta nên tiêu diệt những mầm mống của bất cứ hiểm họa tiềm ẩn ngay khi có thể. Đó có phải là những gì mà ngươi đang nói không?"

" Đúng như ngài nói. Quả nhiên là bệ hạ. Đúng vậy, đây là lúc thời điểm tên Jaldabaoth này bị tiêu diệt."

" Trong trường hợp này -"

Ngay khi gương mặt của Gustav sáng lên vẻ vui sướng, Sorcerer King đưa tay ra để ngăn anh ta lại trước khi gõ cây quyền trượng lên mặt đất.

" Tuy nhiên, Gửi Momon đi thì vẫn rất khó. Thậm chí gửi anh ta đi vì Jaldabaoth, sự vắng mặt của Momon sẽ dẫn đến trạng thái không thoải mái về tình hình chính trị của bọn ta và báo động người dân. Nếu như vậy, nên làm gì? Nếu ta có thêm thời gian để ổn định nội bộ chính trị đất nước của ta, ta sẽ gửi đi Momon - dĩ nhiên với sự chấp thuận của anh ta. Như những gì ngươi vừa nói, ngươi nên đợi chờ ít lâu, được không?"

"Nhưng, nhưng trong trường hợp đó... sẽ mất bao lâu?"

" Ừm... Albedo, ngươi nghĩ sao?"

Thủ tướng luôn đứng bên cạnh mọi lúc, đầu tiên sẽ báo cáo chủ nhân của cô ấy.

" Sau khi xem xét sự gia tăng dần dần của những bán nhân loại vào đất nước chúng ta, nó sẽ trì hoãn tiến trình hơn dự kiến. Nó có thể mất một quãng thời gian nhiều năm. Vâng.. nếu chúng ta có năm năm, mọi chuyện sẽ không vấn đề."

" Thế đó. Ta tin rằng ngươi không còn câu hỏi nào nữa chứ?"

Năm năm. Gustav nuốt từng lời đó vào miệng trước khi nhẹ nhàng lắc đầu.

" Trong trường hợp đó, thời gian..."

" Ta hiểu rồi.. đúng vậy. Ta nên xem xét đến tình huống của đất nước các ngươi. Sau cùng, nó là một yêu cầu từ một nước bạn."

Sorcerer King đặc biệt nhấn mạnh vào những từ "nước bạn"

" Đất nước của ta sẽ nổ lực hết mình trong việc rút ngắn thời gian. Albedo, thời gian tối thiểu cần thiết để làm việc này là bao lâu?"

" Nếu như vậy, khoảng cỡ ba năm thì sao? Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến tình trạng náo động trong đất nước chúng ta."

" Không thể khác được. Chúng ta đang cứu một nước bạn, sau cùng. Ta cho rằng sẽ có vài tổn thất sinh mạng về phần chúng ta... Chà, nói một cách ẩn dụ."

Sorcerer King có vẻ như đang nói đùa, nhưng không ai cười cả.

"... Hừm. Nào bây giờ, như thế thì sao? Bọn ta đã tăng tốc thêm 2 năm."

Ông ấy đã nhượng bộ hai năm, nhưng thậm chí ba năm vẫn là quá dài. Bao nhiêu thiệt hại có thể xảy ra trong quãng thời gian đó? Và rồi, có một câu hỏi rằng liệu Thánh Quốc có thể sống sót như một quốc gia trong suốt lúc đó - không, không có cách nào họ có thể. Tuy nhiên, nếu họ đến và nói ra điều đó, có lẽ thậm chí lời hứa sẽ gửi Momon sau ba năm có thể cũng sẽ bị hoãn lại.

Tuy nhiên, khả năng Thánh Quốc được cứu được đăt trước mắt họ.

Có lẽ, cô đã đến đây cho thời khắc này. Cô nên đánh cược tính mạng của mình.

Sau khi sẵn sàng cho cái chết, Neia hít một hơi dài và nói.

" Tôi vô cùng xin lỗi, thưa bệ hạ Sorcerer King."

"... Ngươi là ai?"

" Tôi là Neia Baraja, một hộ vệ của hội thánh hiệp sĩ của Thánh Quốc. Tôi hiểu rằng điều này là cực kỳ vô lễ, nhưng xin cho phép tôi được yêu cầu gửi Momon-dono sớm hơn."

Sorcerer King có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Neia! Sao một hộ vệ như cô dám cầu xin ân huệ của Sorcerer King!"

Chỉ có duy nhất một điều trong tâm trí khi Neia nghe lời trách mắng của Remedios.

Nếu cô phải giết hộ vệ của mình vì sự bất kính của cô ta, làm ơn đợi thêm một chút.

" À, nó ổn. Neia, đúng không? Như vậy, chúng ta nên gửi Momon sớm hơn cỡ bao lâu?"

" Tôi cảm thấy rằng anh ấy nên được gửi đi sớm nhất có thể, thậm chí nếu phải đốc thúc anh ấy đến ngay chỉ trong một ngày"

" Và người khăng khăng yêu cầu của người, thậm chí biết rằng gửi Momon đi sẽ gây thiệt hại cho vương quốc Sorcerous?"

"Vâng!"

Neia cúi đầu.

Cô đã chuẩn bị từ lâu để yêu cầu đội trưởng lấy đầu cô nếu những lời cô làm phật ý Sorcerer King, để trả giá cho tội lỗi của cô bằng tính mạng mình.

Cô nhắm mắt lại, bởi vì cô biết rằng cô có thể sẽ bị chém hạ bất kỳ lúc nào.

" Thưa bệ hạ! Tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất kính của hộ vệ chúng tôi! Chúng tôi chưa một lần nuôi dưỡng bất kỳ ý định gây hại cho vương quốc Sorcerous."

"Không, nó không phiền đâu. Là một công dân của Thánh Quốc, đó cũng là điều tự nhiên khi muốn cứu quê nhà thậm chí gây hại cho những người khác... Ừm. Albedo, chúng ta có thể giảm xuống ít hơn 2 năm được không?"

" Thần tin là nó sẽ rất khó."

" Thật sao. Tuy nhiên - làm đi."

Neia nhìn lên vào Sorcerer King.

" Vâng! Đã rõ, thưa bệ hạ!"

Có lẽ đôi cánh của Albedo đang rung động bởi vì cô không thoải mái về nỗ lực táo bạo này, đặc biệt khi giọng nói mạnh mẽ của người thống trị tuyệt đối hướng vào cô.

" Neia... Baraja. Hai năm thì sao? Có lẽ nó có vẫn còn quá dài với ngươi, nhưng ngươi có thể cầm cự chừng đó với quân lực còn lại của phía nam, đúng không?"

Đúng vậy, hai năm là quá dài Tuy nhiên, cô không thể thuyết phục sự rộng lượng của Sorcerer King thêm được nữa.

" Cảm ơn rất nhiều, thưa bệ hạ!"

Cô cảm ơn với một giọng rất chân thành bởi vì cô cảm thấy rằng những cơ hội cứu đất nước của cô đã nâng lên từ lúc này.

Sau đó, Remedios cúi đầu.

" Cảm ơn rất nhiều, thưa bệ hạ! Chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài đã chấp nhận yêu cầu của hộ vệ chúng tôi."

" Nó ổn. - Đội trưởng Custodio, có có một người phụ nữ tốt dưới trướng đấy. Nếu cô ta không yêu đất nước của mình một cách sâu sắc, làm sao mà chỉ một hộ vệ lại dám cầu xin vị vua của đất nước khác như vậy? ... Dĩ nhiên là ta không trách tội cô ta."

"Không, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ vui mừng khôn siết với những lời của bệ hạ."

" Vậy sao. Vậy đó là tất cả. Đây là một cuộc trò chuyện có ích."

" - Bệ hạ Sorcerer King rời đi!"

Neia cúi đầu đáp lại lời của Albedo.

Lại một lần nữa, tiếng quyền trượng gõ xuống mặt đất lại vang lên cùng bước chân ông ấy, theo cùng cách khi ông ấy đến. Những âm thanh đi xa dần, và sau đó họ nghe tiếng đóng cửa. Sorcerer King chăc chắn đã rời khỏi phòng.

" Ngài ấy đi rồi."

Khi Neia nâng đầu lên, cô thấy đôi má Albedo thoáng ứng hồng khi cười và nói, " Vậy, vùi lòng cho phép tôi hộ tống các vị ra ngoài."

***

Neia đã sẵn sàng tâm lý bị quở trách bởi Remedios, và chắc là đã chuẩn bị đủ, sau khi họ quay lại quán trọ, nó đã đến.

" Ngươi! Ngươi có biết mình vừa làm gì không!"

Gương mặt Remedios đỏ bừng cúi sát với mặt Neia. Đội phó Gustav vội vã giữ tay cô ấy lại và bước ra giữa Neia và đội trưởng.

" Đội trưởng Custodio! Xin chờ một lát! Đúng là không thể bác bỏ rằng hành động của hộ vệ Baraja là vô phép, nhưng cuối cùng, cô ấy đã tiết kiệm được cho chúng ta một năm chờ đợi. Đó không phải là điều đáng khen sao?"

" Anh đang nói thứ vô lý gì vậy!? Tất cả mọi chuyện có thể tan tành mây khói bởi vì cô ta đấy! Còn nữa, anh muốn tôi khen cô ta vì tự ý hành động sao? Anh đùa tôi à?"

" Xin hãy trách tội thuộc hạ."

Neia xin lỗi từ tận đáy lòng khi cô cúi đầu xuống.

" - Cô có thực sự biết tội không vây? Có thể cô may mắn lần này, nhưng cô có thể chịu được trách nhiệm nếu mọi chuyện kết thúc trở nên xấu đi không?"

"... Xin hãy trách tội thuộc hạ."

" Ta biết rồi! Trả lời ta! Cô có thể đối mặt với những người dân đang chịu đau khổ ở Thánh Quốc và nói với họ rằng sự trợ giúp sẽ không đến bởi vì cô không?"

" Không, thuộc hạ không thể gánh được trách nhiệm đó."

" Nếu như vậy, vậy tại sao cô lại nhảy vào và làm thế? Cô đang nghĩ gì vậy!?"

Neia ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đội trưởng.

" Thuộc hạ cho rằng nếu tình huống trở nên tồi tệ, thuộc hạ sẽ bị xử tử bởi chỉ huy như một lời xin lỗi đến Sorcerer King vì những lỗi lầm của thuộc hạ."

Mắt Remedios mở to khi nghe thấy điều đó, chúng nhanh chóng khép lại với vẻ không hài lòng một lần nữa. Bên cạnh cô, đội phó gật đầu dứt khoát với vẻ tôn trọng.

" Cô nghĩ điều đó đủ để tha thứ sao? Cô nghĩ rằng một mạng như cô sẽ đủ cho một lời xin lỗi?"

" Thuộc hạ không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài sẽ có thể nghĩ ra cách gì đó, đội trưởng-sama."

" Và sẽ ra sao nếu như chúng ta không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì?"

Đúng vậy, như đội trưởng nói, rất có thể việc xử tử Neia sẽ không đủ để cầu xin sự tha thứ của Sorcerer King. Tuy nhiên, Neia vẫn sẽ nói những gì cô ấy đã nói ở trong phòng yết kiến bởi vì ba năm là quá dài.

Có thể nào đội trưởng sẵn lòng chấp nhận chờ đợi ba năm? Tại sao mình lại bị quở trách bởi người chả làm gì cả? Mình biết rằng nhiều mạng sống của người dân Thánh Quốc đang bị treo lơ lửng, vậy mình sẽ không hành động theo ý muốn cá nhân. Thậm chí như vậy, ai đó nên làm gì đó lúc đó...

Không phải sẽ ổn chỉ cần mọi chuyện đạt kết quả tốt, hay tiến trình thì quan trọng hơn? Cô ấy chắc hẳn không thể đưa ra một câu trả lời cho điều đó.

Thậm chí vậy, thật khó cho người nào đó đã bước lên phía trước để làm việc gì đó phải chịu đựng sự giáo huấn của người không làm bất cứ điều gì.

Dĩ nhiên, Neia biết khá rõ điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thực sự nói ra điều này. Vì vậy cô tiếp tục giữ im lặng và đơn giản chỉ cúi đầu xuống.

" Đội trưởng, như thế chắc đủ rồi. Nhờ cô ấy, chúng ta đã tiết kiệm được một năm chờ đợi. Thưởng phạt phân minh. Có lẽ cô nên khen cô ấy ở mức độ tương tự, đội trưởng."

"... Cheh."

Đội trưởng trông có vẻ vẫn chưa cảm thấy đủ cho việc mắng Neia khi cô quay lưng và rời đi.

Gustav thở phảo, và rồi quay sang đối mặt với Neia.

" Quyết định của cô thật sự đáng khâm phục. Đội trưởng có thể trông như thế, nhưng sự thật cô ấy tôn trọng đóng góp của cô."

Đó rõ ràng là nói dối. Một lời nói dối mà không ai có thể che đậy được.

Có lẽ Gustav đã cảm nhận được suy nghĩ của cô qua biểu hiện, nhưng anh ta nhìn vào mắt cô và mỉm cười đau khổ.

" Dù gì đi nữa, ta sẽ đi nói chuyện với đội trưởng về điều này. Tuy nhiên, nếu cô đến gần cô ấy lúc này, nhiều thứ có thể chịu một chút mất lòng. Ta có thể phiền cô đi ra ngoài một chút được không?"

" Thuộc hạ đã hiểu. Cảm ơn, đội phó."

Một lúc sau bên ngoài quán trọ, Neia phát hiện ra cô không thể đi lại trong những cơn gió lạnh của mùa đông.

" Mình chỉ cảm thấy... hahh..."

Trong khi cô được nói đi ra ngoài, nơi nào cô có thể đi ở đất nước này?

Neia lục tìm xung quanh trong túi của cô và lôi ra một túi da nhỏ. Có một chút tiền bên trong, một vài đồng tiền đồng và tiền bạc từ thánh quốc. Nếu chúng không thể sử dụng, Neia vẫn còn một tiền vàng dùng cho việc giao dịch. Nó thì quá dư dả cho một bữa ăn. Tuy nhiên, đồng tiền vàng này là đồng cuối cùng trong túi tiền mà cha mẹ Neia đã đưa cho cô. Cô nên xài số tiền quý giá này ở đâu?

Neia nhìn vào vùng đất xa lạ trước cô.

" Thật là khó chịu... Hahhh..."

" Chà, ngươi nghe có vẻ buồn."

Giọng nói bất ngờ từ sát bên làm vai Neia nảy lên.

" Đi xuống con đường ở đằng kia, nơi này thì quá lộ liễu."

Chủ nhân của giọng nói này không phải là người mà cô có thể nhanh chóng quên mất được, và Neia ngăn bản thân mình khi cô mém tý nữa là hét lên. Sau khi đi theo hướng dẫn cô nghe thấy có gì đó di chuyển đằng sau cô. Nó có vẻ như không chỉ là giọng nói mà cô nghe được, mà có ai đó chính xác là đang ở sau Neia, chỉ có thể nói rằng người này đã khiến ông ta trở nên vô hình làm Neia không thể thấy được.

Sau khi quay xuống con đường được chỉ, cô nghe thấy giọng nói, " Hãy rẽ vào con hẻm bên trái.". Neia im lặng vâng lời.

Con hẻm sạch sẽ một cách bất ngờ, mà không người nào đi qua.

Sau khi đi được vài bước, Neia quay lại và nói tên của chủ nhân giọng nói đó.

" Bệ hạ, cho phép thần dám hỏi tại sao ngài lại đến đây? Có phải thần không thể thấy ngài bởi vì ma thuật không?"

" Ta hiểu rồi, vậy ra đó là tại sao cô lại ngoan ngoãn như vậy. Cô đã biết ta là ai rồi."

Nói thế, Sorcerer King hiện hình.

Ông ấy đã thay đổi sang một bộ áo choàng đen khiêm tốn, nhưng thậm chí như thế chiếc áo choàng của ông vẫn phát ra những tia sáng yếu ớt như màu nhung. Người ta có thể tưởng tượng ra giá trị thượng hạng của bộ đồ.

Neia ngay lập tức quỳ xuống trước ông ta.

" Vâng, đúng là bệ hạ,. Còn nữa... thần có thể hỏi những thuộc hạ của ngài đâu ạ?"

" Không, ta không mang theo thuộc hạ. Sau cùng, có chúng xung quanh chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối.:"

' T-tại sao vậy ạ?"

" Hừm, ta muốn nói chuyện với đội trưởng của người một cách riêng tư, vậy làm ơn đi và đón cô ta... không, tốt hơn là làm như thế tại phòng... Ngươi có thể giúp ta mở cửa sổ của căn phònng không? Ta sẽ vào qua nó."

Đó là một yêu cầu đáng sợ. Bình thường, cô sẽ không mở cửa sổ như vậy. Tuy nhiên, cô đã đang cư xử với vị vua của đất nước này và một vị vua người đã đồng ý trợ giúp Thánh Quốc. Đối mặt với yêu cầu của Sorcerer King, Neia không thể nào làm bất cứ điều gì hủy hoại tâm trạng của ông ta được.

Những từ như "ám sát" thoáng qua tâm trí Neia, nhưng nếu Sorcerer King muốn làm như vậy, ông ta có thể làm vậy ở phòng yết kiến rồi.

Dĩ nhiên, đây có thể là một kẻ giả trang Sorcerer King. Tuy nhiên, người trước cô ấy có thần thái của một nhà thống trị oai nghiêm, vậy nên cô không thể nhầm lẫn với Sorcerer King cô gặp trước đó được. Mỗi chuyển động của ông ta khi làm điều gì đó chỉ có thể được làm bởi người sinh ra như một vị vua.

Có có nên tin tưởng ông ta? Hay là không?

Neia suy nghĩ điều này, và chọn cái đầu tiên.

" Đã hiểu ạ. Vậy, thần sẽ đi và làm ngay đây ạ."

" Ừm... Nghĩ đến việc này, có phải người đang được phái ra ngoài làm nhiệm vụ không? Nếu như vậy, ta nên xin lỗi đội trưởng của người."

" Ế?!"

"... Ể?"

Neia không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chặp vào Sorcerer King.

"... Nếu không phải là một nhiệm vụ, vậy đây hẳn là thời gian rảnh của người, đúng không? Như vậy, nó rất có giá trị -- hừmmm, Ta nên xin lỗi ngươi vì đã lấy mât quãng thời gian quý gia của ngươi để làm những việc này."

" Không, không, Bệ hạ đã quan tâm đến thần quá nhiều; không cần thế đâu ạ... nếu có bất kỳ điều gì, thần sẽ đi và mở cửa phòng của đội trưởng ngay ạ."

Neia ngay lập tức chạy đi từ phía bên cạnh Sorcerer King.

Những lời nói ân cần từ ai đó khác như có người đang cẩn thận bôi thuốc dưỡng da vào đôi bàn tay bầm dập và thâm tím vậy.

Chúng ngấm vào trái tim Neia, và nó làm cô ngạc nhiên.

Neia chạy với tất cả sức mạnh, và ngay lập tức quay lại quán trọ.

Bình thường, người ta có thể không chạy ở bên trong những quán trọ thượng hạng như thế này, nhưng Neia không thể trì hoãn với lý do đó. Cuối cùng, cô di chuyển nhanh nhất có thể mà không vi phạm quy cách lễ nghi, và mặc dù ánh mắt của những nhân viên cảm thấy có chút lạnh lẽo, cuối cùng cô cũng đến cánh cửa căn phòng của đội trưởng.

Neia ngay lập tức gõ cửa, rồi phát hiện ra rằng nó đã bị khóa khi cô vặn thử tay nắm. Một sự lạnh lẽo chạy xuyên qua trái tim Neia khi cô nhận ra rằng cô là người duy nhất bị đẩy ra ngoài, nhưng giờ đây không có thời gian lo lắng những thứ như vậy.

" Tôi là hộ vệ Neia Baraja, làm ơn mở cửa."

Cách cửa mở kêu lách cách và một thánh hiệp sĩ lộ mặt ra từ đằng sau nó.

" Thứ lỗi cho tôi," Cô nói thế; bây giờ không có thời gian để quan sát từng lễ nghi tiểu tiết nữa. Neia quay qua Remedios người ở bên trong căn phòng, và nói. " Sorcerer King muốn nói chuyện riêng với ngài, đội trưởng."

Neia có thể cảm nhận ánh nhìn của mọi người từ đằng sau lưng cô.

" Không, không thể nào. Ông ấy không có ở đây."

Nói vậy, Neia sải bước tới cửa sổ và mở nó ra.

Như một minh chứng cho sự cao cấp, những cánh cửa sổ trượt mở ra một cách nhẹ nhàng, không có bất kỳ dấu vết gì là mắc kẹt.

" Cô đang làm gì vậy?!"

Từ quan điểm của bên thứ ba, điều này hoàn toàn bất ngờ, sự giận dữ bộc phát. Có cũng là điều tự nhiên khi là một thánh hiệp sĩ như cô ấy. Nó thậm chí còn không đáng tha thứ với một thánh hiệp sĩ, người được phụ trách việc bảo vệ an ninh cho Holy Queen.

Tuy nhiên, Neia lờ họ đi khi cô chồm người ra ngoài cửa sổ và vẫy tay với Sorcerer King, người hẳn đang ở bên ngoài.

Sau đó, Neia bị túm lấy cổ áo kéo lui.

" Cô bị sao vậy, Hộ vệ Baraja? Đừng chỉ chồm ra ngoài cửa sổ mở như thế. Thêm nữa, không có dấu hiệu nào của Sorcerer King ở đó cả!"

Nhìn lại, cô thấy một gương mặt đỏ chót của một thánh hiệp sĩ. Anh ta giận dữ như vậy là đúng rồi. Tuy nhiên -

" Nếu làm điều đó, ta nghĩ. Cô ấy đã phá quy định của các vị bởi chỉ thị của ta. Nếu phải trách phạt thì hãy đổ chúng lên ta."

Một giọng nói lặng lẽ vang khắp căn phòng.

Sorcerer King từ từ lộ diện từ khung cửa sô mà ông ta đứng.

Neia thấy một thánh hiệp sĩ chạm đến thanh gươm ở thắt lưng anh ta, và vội vã ngăn anh ta lại.

" Hừm... có vẻ như ta đã làm các người cảnh giác. Đó là do ta thiếu suy xét. Ta chọn cách tự mình đến đây bởi vì ta muốn nói chuyện riêng tư với các ngươi. Trong khi nó có thể thô lỗ khi vào qua cửa sổ, nó không thể khác được vì mục đích ẩn danh. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu... và ta phải xin lỗi cô ấy nữa."

Sau khi bước xuống từ cửa sổ, Sorcerer King nhìn qua căn phòng một lượt.

"... Ta là Sorcerer King, Ainz Ooal Gown."

Sau khi xưng tên của mình, Neia quỳ một gối xuống trước tất cả những người khác. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng những thánh hiệp sĩ đằng sau cô đồng loạt quỳ xuống.

" Rất tốt... các ngươi có thể đứng lên, vì không còn thời gian, đó có phải là một câu nói thích hợp với cô không, đội trưởng Custodio?"

" Chúng tôi không phản đối, thưa bệ hạ. Vậy xin mời đi lối này."

Khi Neia đứng lên, cô thở ra - ngay đúng lúc chạm mắt với Sorcerer King, người đã quay đi Dĩ nhiên, là không có tròng mắt trong hốc mắt của Sorcerer King, vậy nói rằng chạm mắt với ông ta hoàn toàn chỉ là tưởng tượng của Neia.

" Hộ vệ đó sẽ tham gia chứ?"

" Cô ấy chỉ là một hộ vệ, thưa bệ hạ?"

" Nhưng không phải cô ấy cũng trong phòng yết kiến lúc nãy sao?"

Tông giọng tự nhiên của Sorcerer King khiến ông ta như thể thật lòng không biết vậy. Tuy nhiên, những lời của ông ta chứa một cảm giác mỉa mai mạnh mẽ.

" Hộ vệ Baraja, tham gia với bọn ta."

" Vâng!"

Mặc dù Neia không quá sắc sảo ở lĩnh vực này, vì một vài lý do, cô muốn biết tại sao Sorcerer King đến thăm bọn họ.

Remedios và Gustav đối mặt với Sorcerer King ở trên bàn trong khi Neia và những người khác đứng dựa vào tường. Cũng giống cách mà họ đã gặp gỡ Blue Rose.

" Nào vậy thì, Bệ hạ, xin phép cho tôi được hỏi thẳng. Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại chiếu cố đến căn phòng khiêm tốn của chúng tôi được không?"

Remedios gật đầu với câu hỏi của Gustav.

" Dĩ nhiên rồi. Như ta nói từ đầu, ta không muốn nói chuyện vòng vo. Sau cùng, làm thế chỉ dễ làm cho câu nói của người ta khó hiểu ý nghĩa hay bị hiểu sai."

Những lời của Sorcerer King có một cảm giác quan tâm cá nhân đến họ mà rất khó giải thích.

" Trong khi ta đã quyết định gửi Momon trong thời gian 2 năm tới, nếu các người co thể đồng ý một yêu cầu của ta, nó không phải là không thể để vương quốc Sorcerer chúng ta có thể ngay lập tức phái đi một người ngang với Momon."

" Ngang với Momon?" Remedios không thể làm gì khác ngoài việc kêu lên.

"... Tôi có thể biết bản chất yêu cầu của bệ hạ muốn thỏa thuận được không? Phụ thuộc vào đặc tính của yêu cầu, tôi xin ngài tha thứ cho chúng tôi vì không thể ngay lập tức trả lời ngài ngay đươc."

Sorcerer King cười đáp trả những lời của Gustav, và rồi ông ta nói.

" Dĩ nhiên rồi. Theo tình trạng hiện tại của các người, ta có thể tưởng tượng một cách sơ bộ... Hiện giờ, gọi các người là phong trào kháng chiến thì khá là to tát, nhưng thực tế là các ngươi đa phần giống như một nhóm du kích trốn trong những hang động, ta có nói sai không?"

Mọi người trong phòng nín thở, bao gồm cả Neia cũng không ngoại lệ.

Tại sao Sorcerer King có thể nói được sự thật về bản chất trong trường hợp của họ? Ông ấy đã đoán được nó như thế nào? Nhấn mạnh vấn đề hang động thì đặc biệt ấn tượng.

Gương mặt đội trưởng và Gustav không thay đổi, nhưng đôi mắt họ nhìn vào Neia Nó có vẻ như họ tin rằng cô ấy đã tiết lộ sự thật về họ cho Sorcerer King. Vì vậy, Neia lắc đầu ra hiệu, " không phải tôi."

Sorcerer King lờ đi Neia và những người khác đang còn sốc và tiếp tục nói.

" Sức mạnh của phương nam thì chưa bị ảnh hưởng, nhưng các ngươi không tìm kiếm sự hớp tác với bọn họ và thảo ra những chiến dịch. Đó là bởi vì tồn tại một vực thẳm giữa các ngươi và những quý tộc phương nam. Trong trường hợp này, một khi các ngươi - người đã thất bại trong việc bảo vệ Holy Queen - chịu sự chỉ đạo của Holy King mới, các ngươi không thể đáp ứng ta đất đai, tước hiệu, ưu tiên giao thương, và những đặc quyền khác. Nếu các người chính xác giữ những lời của mình trong trường hợp này, khả năng chiến tranh với vương quốc Sorcerous chúng ta tồn tại, phụ thuộc vào những gì ký kết với Holy King đời kế tiếp đạt được."

Sorcerer King nhấn mạnh rõ ràng nhưng điểm mấu chốt của cuộc chiến tranh với bán nhân tộc, cũng như những quyết định họ sẽ làm cho tương lai của họ.

" Tương tự, các ngươi không thể sử dụng kho báu quốc gia như một vốn để thương thảo. Ví du, thanh thánh kiếm mà ngươi giữ, đội trưởng Remedios. Nếu ngươi chính xác thử dùng nó để đem ra trao đổi, cách tốt nhất để đối xử với kho báu quốc gia la làm như thể nó đã bị đánh cướp bởi Jaldabaoth và rồi chuyển chúng lại cho ta. Tuy nhiên, làm vậy rất nguy hiểm. Nếu có ai đó mách với Holy King kế tiếp rằng những gia tài này chính xác được nhận từ ngươi, niềm tin vào những thánh hiệp sĩ sẽ chìm như đá. Nói cách khác, vô dụng. Vì vậy, tất cả quý ông và quý bà ở đây có thể làm là những gì các vị đã nói ở phòng yết kiến, xác nhận cho ta về hoàn cảnh của các vị -- hừmm, ta tưởng tượng rằng ta đã đóng đinh trúng vào đầu mối nhỉ, dựa trên những biểu hiện trên mặt các vị."

Sau khi nói tất cả những điều này Sorcerer King ngã ra sau dựa vào lưng ghế.

Sự im lặng tràn ngập trong căn phòng.

Hoàn hảo, ông ấy quá hoàn hảo.

Neia cảm thấy một sự tôn trọng không thể so sánh được về sự hiểu biết uyên thâm của Sorcerer King. Có phải người đàn ông này được gọi là Sorcerer King, Neia tự hỏi.

Neia đã từng được gặp Holy Queen một lần, trong quá khứ, nhưng Holy Queen chỉ đơn giản là chào cô, và với Neia nó khó có thể coi là một cơ hội gặp một vị vua đích thực. Vì vậy, với Neia, đây là lần đầu tiên cô được gặp gỡ với một nhà cai trị tuyệt đối, người sở hữu tầm nhìn và phẩm giá vượt qua tất cả những người khác, và trên tất cả, sức mạnh phi thường - nói cách khác, một tạo vật hoàn hảo.

Tác động mạnh mẽ này đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong trái tim Neia.

" Nói đến nó, bất cứ ai cũng có thể nghĩ được những điều đó. Ta rất xấu hổ khi ta đến đây và tự mãn nói rất tất cả những thứ như vậy... Ta tin rằng các ngươi không nghĩ rằng ta thậm chí còn không xem xét chừng đó?"

" D-Dĩ nhiên, thưa bệ hạ!" Gustav trả lời với nụ cười cứng đờ trên gương mặt.

" Thật tuyệt vời. Nếu như ta là một kẻ ngốc khi thậm chí không thể xem xét đến chừng đó, ta sẽ không thể đối diện với những thuộc hạ đang làm việc chăm chỉ vì lời ích của ta... Nào vậy thì, dựa trên những điều đó, ta sẽ nói rõ những gì ta muốn - những nàng hầu, nói cách khác, ta muốn những nàng hầu."

Tất cả mọi người - bao gồm cả Neia - chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách ngớ ngẩn về những lời hoàn toàn nực cười vừa phát ra từ miệng của Sorcerer King.

" ... À, lỗi của ta. Ta chưa làm rõ ràng. Hừm, ta sẽ giải thích như thế này. Ta tin rằng chủ đề Jaldabaoth sở hữu những nữ hầu mạnh mẽ đã nhắc đến trong cuộc gặp trước. Ta muốn chúng. Các ngươi sở hữu bao nhiêu hiểu biết về những ma thuật như vậy?"

" Không có gì cả."

Sau khi Remedios nói thế, Sorcerer King nhìn xung quanh, như thể tìm kiếm sự trợ giúp.

" Vậy, vậy sao... Chà, nếu như vậy, ta tự hỏi mình nên bắt đầu giải thích từ đâu nhỉ... À, chà, nó cũng... à - các ngươi có thể tưởng tượng rằng Jaldabaoth đã ràng buộc những người hầu gái với hắn bằng những cơ chế. Vì vậy, kế hoạch của ta là đánh bại Jaldabaoth, lấy công thức về cho mình, và rồi đặt những hầu gái đó dưới sự kiểm soát của ta. Nói dễ hiểu, đất nước của ta sẽ nhận được những binh lính mạnh mẽ."

" N-Nhưng, chúng tôi chưa gặp những hầu gái của Jaldabaoth tại đất nước chúng tôi..."

Sorcerer King cười vào câu trả lời của Gustav.

" Sau cùng thì chúng đã xuất hiện ở Vương Quốc. Ta tin rằng khó mà tưởng tượng rằng chúng không có ở đó. Hay có lẽ, chúng sẽ không xuất hiện đến khi Jaldabaoth bị ép đến đường cùng?"

" Để tôi tóm tắt lại... Chúng tôi vẫn không chắc rằng những nữ hầu đó có thực sự tồn tại. Nếu những nữ hầu đó không thực sự tồn tại, ngài sẽ làm gì thưa bệ hạ?"

" Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ta không yêu cầu các ngươi tạo ra cái gì đó không thể thay thế, trong bất kỳ trường hợp nào. Và phần lớn, ta sẽ chỉ viết lại đó như một nỗ lực vô ích. Tuy nhiên, có khả năng chúng có thể xuất hiện với vẻ ngoài khác với lốt nữ hầu, vậy yêu cầu của ta chắc hẳn cũng bao gồm luôn những thuộc hạ của Jaldabaoth. À, đúng thế. Hắn có thể sử dụng những loại item đặc biệt để thống trị chúng, vậy ta có ý định thêm một điều kiện rằng bất kỳ item ma thuật nào của Jaldabaoth mà Thánh Quốc không đưa ra được bằng chứng về quyền sở hữu đều thuộc về ta. Nó sẽ quay ra một vấn đề là những nữ hầu tàn phá Thánh Quốc của các người sẽ trở thành một phần của vương quốc Sorcerous của ta, và khi điều đó xảy ra, ta hy vọng dựa vào đó các ngươi có thể quên đi mối hận thù chống lại chúng một khi chúng về dưới sự thống trị của ta."

" Ý ngài là ngài muốn bọn tôi tha thứ cho những người đã tàn phá đất nước của chúng tôi?"

Sau khi Remedios vặn vẹo không vui, Sorcerer King nhún vai.

" Đó là bởi vì ta không nhận được bất cứ gì khác từ Thánh Quốc. Hay ý các ngươi là các ngươi có cái gì khác để báo đáp cho ta?"

Remedios cắn chặt môi không thể trả lời.

" Bệ hạ, ý của đội trưởng là như một người ngoài, sẽ rất khó để chúng tôi thuyết phục những nạn nhân quên đi mối hận thù của họ."

" Vậy các ngươi sẽ đơn giản là cần làm việc chăm chỉ hơn để thuyết phục bọn họ." Sorcerer King nói với một giọng lạnh lùng. "... Không, vậy, chỉ cần nói rằng những nữ hầu đã bị tiêu diệt bởi ma thuật của Sorcerer King. Điều đó hẳn sẽ chế ngự mối hận thù của vài thứ gì đó, đúng không?"

Họ sẽ làm gì, Neia suy nghĩ khi cô nghe Sorcerer King nói. Nếu họ vẫn từ chối chấp nhận những điều khoản của Sorcerer King sau khi ông ấy đã nhượng bộ nhiều cho họ, nó rất có thể rằng họ sẽ kết thúc với việc không thể hiện được điều đó. Rõ ràng đây là những điều khoản cực kỳ thuận lợi cho Thánh Quốc. Nếu họ không nắm lấy cơ hội này, vậy chỉ có một cách duy nhất để mô tả chúng là "Remedios".

"Điều đó sẽ khá là bực bội. Chấp nhận những kẻ đã tàn phá -"

" - Bệ Hạ!" Gustav hét lên át những lời của Remedios. "Xin phép cho chúng tôi thảo luận vấn đề này một chút! Xin hãy cho chúng tôi thời gian!"

Anh vẫn còn muốn thảo luận vấn đến sau khi ông ấy đã thỏa hiệp đến chừng này? Thậm chí Neia cảm thấy thấy rằng nó sẽ không kỳ lạ việc Sorcerer King quở trách bọn họ. Nhưng -

" Rất tốt. Tuy nhiên, mất quá lâu sẽ gây rắc rối cho ta, và ta không thể đi đâu bây giờ. Anh không phiền rằng ta sẽ đợi ở đây chứ?

Neia không thể làm gì khác ngoài việc bị bất ngờ bởi sự hào phóng của Sorcerer King.

" Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy, chúng tôi sẽ thảo luận nhanh những điều này. Cầu xin ngài hãy kiên nhẫn, mặc dù chúng tôi đã không phải phép với ngài."

" Nó ổn. Đi nói chuyện đi."

Hai người họ đứng lên và rời đi, và khi họ quay lại nhanh một cách bất ngờ. Không, họ đã có kết luận ngay từ lúc bắt đầu rồi.

" Tha thứ cho tôi vì đã trì hoãn, thưa bệ hạ."

" Ồ không, Cứ tự nhiên và thảo luận thêm đi. Nó ổn. Vậy sao, mọi chuyện thế nào?"

"Vâng, quyết định của chúng tôi là sẽ tuân theo những điều khoản của Bệ hạ."

"Ta không yêu cầu ngươi vâng lời ta. Ta đơn giản là làm một giao dịch. Chà, đó không là vấn đề. Bây giờ, trong khi chúng ta nên viết nó ra giấy, ta thiếu những đồ dùng cần thiết và con dấu. Chúng ta hãy thảo luận về nó sau... Ngươi không phiền nếu ta sử dụng chữ viết của Vương Quốc chứ?"

" Có những người ở đây có thể đọc được nó, vậy nó ổn. Vậy, tôi có thể làm phiền ngài giới thiệu chúng tôi người có thể mạnh ngang với Momon được không?"

"Àh, anh ta đang đứng trước các vị đây - nói cách khác, chính là ta."

Sự im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa, và Neia và những người khác không thể nói gì được vào lúc này.

Sau khi chớp mắt nhiều lần, bộ não của họ cuối cũng cũng hoạt động lại đúng chức năng.

" Bệ hạ mạnh như Momon?"

Những lời của Remedios khiến Neia đứng yên tại chỗ, nhưng có một người đã ngay lập tức hành động bởi những lời đó.

" Làm ơn, làm ơn chờ một chút, đội trưởng. Có cái gì đó khác chúng ta cần hỏi bệ hạ trước."

Gustav quay sang Sorcerer King. "Àh, Sẽ thật sự ổn nếu như bệ hạ rời khỏi đất nước của mình và đến Thánh Quốc chứ? Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian."

" Đó sẽ không là vấn đề. Không như Momon, ta có thể sử dụng phép dịch chuyển tức thời, chỉ cần ta có thể tìm thấy căn cứ của ngươi, ta có thể quay lại vương quốc Sorcerous bất kỳ lúc nào."

"N-Nhưng, thậm chí là vậy, chắc hẳn có một vị vua của một quốc gia một mình thân chinh đến thì cũng quá --!"

" Sau khi nghe ta nói, ngươi không nghĩ rằng ta đến đó một mình đấy chứ? Ta đã nói rằng ta ý định đánh bại Jaldabaoth và mang những nữ hầu vào sự kiểm soát của ta, ngươi biết không? Nó sẽ quá nhiều để kéo dài tất cả những điều đó từ vương quốc Sorcerous. Thêm vào đó, liên quan đến câu hỏi của đội trưởng Custodio. Ta mạnh hơn Momon."

"Vậy, sẽ không có vấn đề nào với nó Gustav."

" Dĩ nhiên là có vấn đề với nó! Bệ hạ! Trò đùa của ngài thật sự khá khó xử với chúng tôi!"

Đội phó ôm chặt bụng khi anh ấy hét lên điều đó.

" Đó không phải là trò đùa. Không ai khác ngoài ta có thể đánh bại Jaldabaoth. Thêm vào đó, ta sẽ tự mình thân chinh đi. Ta sẽ không mang theo một đội quân nào bên mình. Vì vậy, ta sẽ đến đó một mình, như ta bây giờ, để nó là một cuộc trò chuyện bí mật."

" Nhưng nếu bệ hạ chịu một vết thương không thể hồi phục từ Jaldabaoth nó có thể dẫn đến những xáo trộn giữa quốc gia chúng tôi và vương quốc Sorceous!"

" Nó, nó như lời Gustav nói. Bệ hạ, Có thật sự không vấn đề với những điều đó không?"

" Không hề."

" Nhưng-"

"-Gustav! Tôi vẫn đang nói chuyện. Đừng có xen vào!" Sau khi đưa tay ra để ngăn Gustav, Remedios cúi đầu thật sâu.

"Vậy, chúng tôi mong được sự chăm sóc của bệ hạ."

***

Không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh, như thể một cơn bão vừa đi qua - và thật vậy, nó đã xảy ra - những tiếng hét của Gustav vang vọng giữa những bức tường.

" Cô đã nghĩ gì vậy?! Chiêu mộ một vị vua! Đức vua của một nước! Để đánh với Jaldabaoth và những thứ khác!"

Neia đồng ý với anh ta.

Anh ta có thể không làm việc theo những cảm giác thông thường, nhưng điều này đơn giản chỉ là vô nghĩa.

Giữa tất cả những thứ này, Remedios nói khẽ.

" Nói xem, anh không nghĩ rằng sẽ không có gì quan trọng nếu như có gì đó xảy ra với undead?"

Căn phòng trở nên yên tĩnh thêm một lần nữa.

" ... Anh có một con quỷ, và anh cũng có một undead. Chúng ta sẽ không bị thiệt hại gì bất kể tên nào bị tiêu diệt. Anh không nghĩ vậy sao?"

Mắt của Gustav mở to. Đây không phải là chấp nhận quan điểm của đội trưởng, mà sốc vì những gì đội trưởng vừa nói.

" Cả hai bọn chúng đều là những kẻ thù của nhân loại. Vậy thật lý tưởng, sẽ là tốt nhất nếu cả hai bên đều tiêu diệt lẫn nhau... nói đến nó, chúng ta sẽ không chỉ ngồi yên và thu lợi. Thậm chí nếu Sorcerer King bị thương tới chết bởi vì Jaldabaoth, chúng ta sẽ không lợi dụng thời cơ với hắn ta. Tuy nhiên, đó là tất cả."

Giọng của Remedios dần trở nên to hơn.

" ... Đội trưởng. Nếu Sorcerer King, người điều khiển rất nhiều undead, bị tiêu diệt, vậy những undead sẽ được giải phóng, không phải nó sẽ gây nên sự tàn phá sao?"

" Khi đến lúc đó, Vương Quốc, Đế Quốc và Pháp Quốc sẽ cùng hợp lực xử lý. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ gửi sự trợ giúp, nhưng Thánh Quốc đã bị tàn phá quá nặng nề bởi Jaldabaoth, Đến khi đất nước chúng ta khôi phục lại sức mạnh, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cổ vũ cho họ... Từ quan điểm này, đất nước chúng ta sẽ đứng lên nhận những gì từ trận chiến giữa Jaldabaoth và Sorcerer King..."

" - Đội trưởng!" Gương mặt của Gustav đơ như hòn đá khi anh ta nói. " Thế nào là công lý?"

" Là nó. Tất cả là vì lợi ích của đất nước chúng ta. Để cứu những người dân đang phải chịu đau khổ nhất. Nó không phải là tôi hy vọng rằng sẽ gieo rắc những đau khổ qua những đất nước khác. Tôi cũng muốn chiến thắng cho vương quốc Sorcerous trong việc trợ giúp Thánh Quốc."

Ai đây, Neia đã nghĩ vậy khi cô nhìn vào Remedios, người đang nói tất cả những điều này với giọng bình tĩnh, từng từ.

Đó có phải thật sự là đội trưởng của những thánh hiệp sĩ của Thánh Quốc, Remedios Custodio?

Neia không quá rõ ràng về hoàn cảnh của cô ấy. Sau cùng, cô đã luôn luôn nhìn cô ấy từ xa. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng cô ấy đã là một người hoàn toàn khác với đội trưởng mà cô từng nghe nói.

" Gustav, anh không phản đối, đúng không? Nếu anh chấp nhận điều này, vậy chúng ta nên xem xét bước tiếp theo."

" Bước tiếp theo của chúng ta, cô nói?"

" ... Chúng ta phải nghĩ về việc sử dụng Sorcerer King như thế nào cho hợp lý."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng cô.

Tại sao mình lại nghe cuộc trò chuyện như thế này, Neia nghĩ. Không, cô không một mình. Liếc ra xung quanh, cô thấy những thánh hiệp sĩ khác đứng đằng sau cô tất cả cùng biểu hiện như vậy trên gương mặt họ. Neia chắc hẳn cũng trông như vậy.

"Gustav, anh có bất kỳ ý tưởng nào không?"

" Không, không, không hề. Không phải chúng ta nên nghĩ đến chuyện chúng ta nên làm gì sau khi mang Sorcerer King quay về với chúng ta sao?"

" Chà, Nếu Sorcerer King không nói điều gì, và thực sự ông ta có thể đánh với Jaldabaoth, thế việc tái chiếm lại thủ đô thì sao? Và rồi chúng ta có thể hỏi ông ta đánh bại Jaldabaoth sau khi đó."

"... Nó sẽ rất tệ. Bệ Hạ đã nói rằng ý định của ông ta là đánh bại Jaldabaoth, lấy những nữ hầu, và rồi quay lại đất nước của mình. Vì vậy, chúng ta nên để việc đánh bại Jaldabaoth đến cuối cùng để có thể thu về lợi ích lớn nhất... Nếu chúng ta chấp nhận đề nghị của cô, đội trưởng, chúng ta sẽ không có sức mạnh để đánh bại những bán nhân tộc còn lại."

" Vậy anh có đề xuất gì?"

Gustav dừng một lúc để nghĩ, và rồi anh ta đưa ra một ý kiến.

" Chúng ta hãy tăng số lượng của chúng ta trước tiên. Nói cách khác, chúng ta cần giải cứu những đồng đội bị bắt từ những khu trại."

" Tôi hiểu rồi! Một ý tưởng xuất sắc. Sau cùng, có những người quan trọng chúng ta cần giải cứu."

" Ý của cô là những thành viên của hoàng tộc, đúng không?"

Remedios đồng ý với một tiếng "Àh"

Mặc dù Holy Queen đã bị chết, họ không nhận được tin tức gì về toàn bộ hoàng tộc đã chết. Nếu một người trong số họ còn sống, có lẽ họ có thể sử dụng những người đó như một biểu tượng, và có lẽ nhận được toàn lực hợp tác của những quý tộc phương nam.

" Còn nữa, những quý tộc chúng ta có thể giải cứu chắc chắn sẽ biết ơn những người đã giải phóng họ."

Đa số những quý tộc không bày tỏ chấp thuận với Holy Queen, và bởi sự tính toán của đội trưởng, không có ai là người cô ấy thích. Tuy nhiên, hẳn là có những quý tộc phương bắc có máu mủ ruột rà với những quý tộc phương nam. Nếu họ làm họ phải nợ một ân huệ, họ có thể tốt hơn để tạo một yêu cầu chính thức với những quý tộc phương nam.

Remedios nhìn vào Neia.

" Hộ vệ Neia. Hãy đi cùng với Sorcerer King. Hãy chắc chắn rằng cô có thể lay chuyển ông ta về phía lợi ích của chúng ta."

"Hả? Hảaaaaah!?? Làm ơn, làm ơn đợi đã! Tôi không thể phục vụ một vị vua hay cái gì đó như một hộ vệ được!"

" Tất cả nhưng gì cô cần làm là làm việc chăm chỉ, đúng không?"

" Đây không phải là vấn đề làm việc chăm chỉ hay không!"

Bình thường, cô sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng hiện giờ cô đang tuyệt vọng cố gắng từ chối. Đây không phải là cái gì đó mà cô có thể đơn giản chấp nhận được. Hẳn là có gì đó không đúng trong đầu Remedios rồi.

" ... Đ-Đúng rồi! Đội trưởng," Gustav góp lời. "Nếu chúng ta không có ai đó có địa vị thích hợp để phục vụ như nữ hầu cận, nó sẽ trở thành một vấn đề với Bệ hạ."

"... Có bao nhiêu người phụ nữ khác trong đội quân kháng chiến?"

Những phụ nữ, những người không có khả năng chiến đấu đã chạy trốn sang phương nam từ lâu. Tuy nhiên, không thể nói rằng họ không tồn tại. Quân kháng chiến vẫn có một vài phụ nữ trong số họ. Gustav đang nhắc đến tên của một vài người trong số họ khi đội trưởng cắt lời.

" Chúng ta cần một người phụ nữ từ đội thánh hiệp sĩ. Nếu tôi ra lệnh cho một người phụ nữ từ giáo hội, anh nghĩ xem những ngôi đền sẽ làm gì? Em của tôi hiện giờ không ở quanh đây nữa, anh biết chứ? Còn nữa, người đảm nhiệm trọng trách này nên được chọn từ những người có mặt ở đây và người đã nghe những suy tính của tôi. Chúng ta còn có thể ép nó cho ai khác nữa chứ?"

Có nghĩa là cô đẩy nó qua cho tui sao, đúng không, Neia nghĩ, nhưng không nói.

" Nếu đã như vậy..."

Gustav nhìn vào đội trưởng.

" Tôi cần chiến đấu ở tiền tuyến, anh biết chứ? Còn nữa, có phải anh muốn tôi đi cùng với Sorcerer King? Hay là chúng ta nên chuyển giao tất cả thẩm quyền cho Sorcerer King?"

" Thậm chí nếu chúng ta sử dụng cách đó, chúng ta cũng không thể chỉ việc đi ra ngoài và làm thế được, đúng không? Sẽ có những vấn đề về sự tin tưởng, và nếu Sorcerer King thấy rằng chúng ta không có sức mạnh để chiến đấu và quyết định chinh phục Thánh Quốc khi ông ta ở đó..."

Sau khi thấy Gustav líu lưỡi Neia nhận ra rằng thực tế rằng đồng minh của họ có thể kết thúc bằng việc quay lưng lại với họ.

" - Đã hiểu. Trong khi tôi sẽ không chịu khổ sở trong nhiệm vụ này, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình."

" À. Tôi sẽ nói với cô điều này trước tiên. Nhiệm vụ của cô là khiến cho Sorcerer King dễ có thể sử dụng hơn. Làm ơn giữ ông ta trong tâm trạng tốt..."

Đó không còn chỉ mà một yêu cầu nữa. Nó thật là buồn cười. Cô không có tự tin là cô hoàn toàn có thể làm được những việc như vậy. Tuy nhiên, không quan trọng cô nói gì, Remedios vẫn không đổi ý. Neia ôm đầu cam chịu.

" Đã hiểu! Tôi sẽ nổ lực hết mình để đạt được mục tiêu, và tôi hy vọng tôi có thể dựa vào sự trợ giúp của mọi người ở đây."

"Tốt. Nếu có bất kỳ điều gì, chỉ việc hỏi tôi và anh ta ( Gustav)."

Thậm chí sự tuyệt vọng lấp đầy trái tim của cô, Neia cũng cảm thấy có chút bất ngờ rằng cô chính xác cũng cảm thấy chút vui mừng.

Bệ hạ, Sorcerer King, hừh...

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Bắt Đầu Phản Công-Chương 3: Phần 1

Cỗ xe rung lắc.

Cỗ xe này là tài sản của Sorcerer King, và tương phản với khung cảnh đồng bằng bên ngoài, nội thất bên trong nó cao cấp, tao nhã, và đầy đủ chức năng. Neia đặc biệt biết ơn những cái ghế nệm mềm không làm mông cô bị đau dù có cô có ngồi bao lâu đi chăng nữa.

Neia liếc nhìn vào Sorcerer King, người đang ngồi ở ghế đối diện cô và đang nhìn ra bên ngoài.

Ông ấy có thể là một vị vua Undead đáng sợ, nhưng cô không cảm thấy áp lực hùng vĩ mà ông đã thể hiện như khi ông ta gặp họ ở phòng yết kiến.

Đây chắc hẳn là vì cô đã dành nhiều thời gian trò chuyện với Sorcerer King trong suốt chuyến đi của họ.

Trong suốt quá trình này, Neia đã nhận ra một điều là Sorcerer King là một người cực kỳ cao thượng.

Thực sự là Sorcerer King hành động với phẩm giá của một vị quốc vương, mỗi cử chỉ của ông đều toát lên vẻ vương giả.

Tuy nhiên, khi Neia ngồi chung xe với ông, ông ấy hành động như một người bình thường từ lúc này tới lúc khác. Thêm nữa, những việc này xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn.

Tất cả mọi chuyện như thể, Sorcerer King đã xem xét rằng Neia có thể sẽ lo lắng khi đi cùng xe với mình, và với sự rộng lượng, ông đã chọn hành động như là một người bình thường. Và lý do tại sao những cử chỉ đó lập đi lập lại càng lúc càng nhiều lần vì những kỹ năng của ông càng lúc càng được cải thiện.

Và tại sao ông lại không hành động như thế khi có những người khác xung quanh bởi vì họ vẫn đang đóng vai trò là những thánh hiệp sĩ.

Khi nghĩ đến việc ông ấy đối xử với một công dân của đất nước khác theo cách như vậy ... thật là một người độ lượng...

Ông ấy đang nhìn gì vậy nhỉ? Có phải ông ấy đang nhìn vào những thánh hiệp sĩ đang cưỡi ngựa cạnh cỗ xe không nhỉ? Hay có lẽ là một thứ gì đó khác, thứ gì đó mà Neia không thấy -

"Hửm? Có gì đó thú vị trên mặt ta à?"

" Ể! - Không, thần xin lỗi, thưa bệ hạ! Không có gì trên mặt ngài cả..."

Cỏ vẻ như cô đã bắt đầu nhìn chằm chặm vào Sorcerer King. Bối rối, Sorcerer King chạm vào gương mặt mình với bàn tay xương xẩu.

"Ta cho rằng hẳn là khá ngượng nghịu khi ngồi trong xe mà không nói điều gì. Đúng rồi, nếu như vậy, chúng ta nói chuyện nào."

Mặc dù cô đã có một chút quen với việc đó, nhưng trò chuyện với Sorerer King luôn luôn khiến dạ dày cô quặn đau.

" Chúng ta không hoàn toàn giống với nhau, vậy trước đó ta không hỏi bất kỳ câu hỏi nào có thể liên quan đến đời tư của người, nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau đi chung một chiếc xe trong nhiều ngày. Ta cho rằng chúng ta có thể thành thực với nhau vào lúc này, Neia Baraja. Ngươi có thể nói về bản thân ngươi không?"

" Về tôi ư?"

Thậm chí chủ đề về bản thân cô cũng quá mơ hồ. Cô không biết cô có thể nói gì để làm hài lòng Sorcerer King.

" Đúng vậy. Ví dụ, tại sao ngươi lại muôn trở thành một hộ vệ. Hộ vệ làm các loại công việc như thế nào. Có thể nói với ta về những điều đó không?"

"Nếu nó làm ngài vui lòng, thưa bệ hạ."

Sau khi cô cúi đầu, Neia bắt đầu nói về những gì cô được hỏi, nhưng thật khó trở thành một chủ đề thú vị. Nói về gia đình và công việc của một hộ vệ thì không có gì đặc biệt lý thú.

Bên cạnh đó, mình đã không nói lộ ra bất cứ điều gì về những vấn đề bên trong Thánh Quốc với Sorcerer King nhưng đó hẳn là việc đúng đắn.

Hơn nữa, nếu cô phải che đậy những chi tiết đó, vậy nên thật sự không có gì để nói.

Sau đó, bài diễn văn buồn tẻ không kết cấu kết thúc, và Sorcerer King gật đầu mạnh.

" Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vậy người là một cung thủ, rất hiếm giữa những hộ vệ, cô Baraja."

" Kỹ năng của thần thì không đủ giỏi để có thể tự hào gọi bản thân mình là một cung thủ, thưa bệ hạ. Thần chỉ đơn giản là giỏi ở việc bắn cung hơn là đấu kiếm thôi, và thực tế, nhiều người đã quở trách thần và nói với thần rằng thần nên tập trung hơn đến việc luyện tập kỹ năng dùng kiếm."

Với Neia, một cung thủ phải là một người vĩ đại giống cha vậy, và cô chỉ có một chút tài năng hơn người thường.

"... Không, ta nên nói rằng một ứng cử viên trở thành thánh hiệp sĩ mà có xu hướng về những vũ khí tầm xa thì khá hiếm. Nếu là ta, ta sẽ khuyên ngươi nên trao dồi kỹ năng dùng cung. Vì có những người khác giỏi hơn trong việc múa kiếm thì ngươi nên để cho họ xử lý với kiếm thuật."

" - Cảm ơn ngài rất nhiều."

Những lời của Sorcerer King thì rất chân thành, và nó khiến cho Neia cảm thấy hẳn là ông ấy đang suy nghĩ nghiêm túc. Thật là một sự kết hợp kỳ dị; Cô phải cô phải đi một hành trình hướng đến một lĩnh vực hiếm có. Tuy nhiên, cô không biết điều gì khiến cho Sorcerer King tiếp tục nói và những gì ông ấy nói ra làm Neia lo lắng.

" Ta cảm thấy xấu hổ về việc trút hết công việc lưu tâm đến ta cho ngươi. Không phải chỉ ngươi, mà còn những thánh hiệp sĩ ngoài kia. Cách tốt nhất để sử dụng kỹ năng của người là đặt ngươi ở bên ngoài."

Những lời nói nhẹ nhàng khiến Neia nhìn chằm chặm vào ông.

Đó là tại sao việc nói chuyện với một vị vua thật tệ cho trái tim của cô.

Ông ấy không chỉ là người đứng đầu của đất nước ông ta, mà ông ấy còn là một người có sức mạnh áp đảo. Nhưng ông ấy lại không chọn cách nói chuyện với cô ấy một cách trịch thượng, mà ông ấy lại hạ thấp mình cho đến khi ông có thể nhìn vào mắt cô trước khi lôi kéo cô ấy vào cuộc trò chuyện.

Không! Mình không thể để bệ hạ đối xử với mình như thế này được! Nếu mình không hạ thấp bản thân thêm một chút nữa -

Neia co rúm người lại.

" Mọi người biết rằng thần được chọn lựa như một thuộc hạ của Bệ hạ, vậy xin đừng để tâm đến chuyện đó. Thêm nữa, không có công việc nào quan trọng hơn đi theo bệ hạ."

" Thật sao... Tuy vậy, ta muốn cho người một vài phần thưởng."

Trước đây, Sorcerer King đã đề cập đến chủ đề trả công. Dĩ nhiên cô đã từ chối, nhưng có vẻ như ông ấy lại quay lại chủ đề đó. Neia ngay lập tức bắt đầu nghĩ cô sẽ từ chối như thế nào về khoảng trả công của ông ấy mà không gây mất lòng, nhưng Sorcerer King vẫn chưa nói hết.

" Nói đến điều đó, có thể không tốt khi nhận một món quà từ một vị vua của một đất nước khác. Vậy ít nhất thì cũng hãy chấp nhận lời cảm ơn của ta. Ta tin rằng ta đã làm phiền ngươi rất nhiều, và hy vọng ta sẽ tiếp tục được ngươi quan tâm."

Và rồi, Sorcerer King cúi đầu với cô.

Một vị vua chính xác là đang cúi đầu trước cô, người không gì hơn chỉ là một hộ vệ.

Không phải tự nhiên mà nói rằng một vị vua mang cả gánh nặng của một quốc gia trên vai mình. Khinh thường một vị vua là khinh thường cả một quốc gia. Ý kiến rằng một đất nước tồn tại thông qua vị vua là một quan điểm rất phổ biến.

Nói cách khác, cái cúi đầu của một vị vua cũng giống như một quốc gia đang cúi đầu. Dĩ nhiên, nó không giống như lúc vị vua cúi đầu với một ai đó ở địa vị cao.

Tuy nhiên, Neia thì nhỏ bé hơn cả một công dân của một đất nước khác, và nói thẳng là ngài ấy không cần xin lỗi một người với địa vị như Neia.

Mình không thể tin điều này. Bệ hạ là một người trí tuệ và sắc sảo, và chắc chắn rằng ngài ấy biết rõ ý nghĩa của việc cúi đầu. Thậm chí vậy, ngài vẫn cúi đầu với mình như một người bình thường - Không, đừng có huyễn hoặc bản thân, mình không có đáng giá đến thế. Đây đơn giản thể hiện Sorcerer King là một người rộng lượng như thế nào mà thôi; ngài ấy đối xử với một thường dân một cách lịch sự -- A! Ngài ấy không thể!

" Làm ơn đừng làm thế! Thưa bệ hạ! Làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi!"

Đúng. Đó là những gì cô nên nói trước khi nói bất cứ điều gì khác.

Sorcerer King nhìn lên, và Neia thở phào nhẹ nhõm. Nói thẳng, nếu bất cứ ai khác thấy những gì xảy ra nãy giờ, sẽ có gì đó rất tồi tệ xảy đến.

" Bệ hạ --"

Neia quỳ một chân bên trong không gian chật hẹp của sàn xe.

Neia lờ đi tiếng nói trong đầu cô ấy rằng ngài ấy không phải là vua của Thánh Quốc, và cúi đầu.

" Không, không. Ngẩng đầu lên... Thôi nào, ngươi có thể ngồi lên và chúng ta tiếp tục chủ đề trước đó của ngươi không? Chúng ta vẫn chưa đến đích à?"

" Không, vẫn chưa ạ."

Cô ngồi lại vào tấm nệm và nhìn ra bên ngoài.

" Ngày hôm qua, chúng ta đã an toàn băng qua tàn tích của bức tường bằng sức mạnh của bệ hạ. Chúng ta đã chọn con đường giúp chúng ta khó bị phát hiện hơn, vậy nó có thể mất nhiều thời gian hơn một chút nhưng thần tin chúng ta sẽ đến căn cứ vào ngày mai hoặc ngày mốt."

Mặc dù, căn cứ được nói đến chỉ là một hang động.

" Vậy sao? Thậm chí như vậy, chúng ta vẫn còn thời gian đúng không? Kể ta nghe về chủ đề lúc nãy. Còn nữa, ta vẫn chưa nghe tại sao người lại đăng ký để trở thành một thánh hiệp sĩ. Với tài năng dùng cung của ngươi, chắc hẳn phải có một cái gì đó khác, ngươi có thể đảm đương. Tại sao ngươi lại nhắm đến việc trở thành thánh hiệp sĩ? Vì lợi ích của công lý? Hay có lẽ vì lòng tự hào dân tộc?"

" Không-" Khi cô khép mắt lại, những gì ùa vào tâm trí cô là những trải nghiệm cá nhân của cô. "-mẹ thần là một thánh hiệp sĩ."

Bà ấy là một thánh hiệp sĩ với kỹ năng dùng kiếm. Hoàn toàn không như Neia.

" Ta hiểu rồi, vậy ngươi nghe gì đó từ mẹ mình, hay là ngươi khâm phục bà ấy, hừmm."

" À, không. Mẹ thần thường nói thần không nên trở thành thánh hiệp sĩ. Và mẹ thần không thể làm những việc của một bà mẹ, và trong khi bà có thể giặt giũ và may vá, bà hoàn toàn không biết nấu nướng hay các công việc nội trợ. Bà đã làm mọi thứ một cách cẩu thả, thịt nướng thì luôn luôn bị sống, và những điều đó rất phổ biến."

Vì vậy, đó chỉ là điều bình thường khi cha cô đã trở thành người đầu bếp trong gia đình. Khi cô còn nhỏ, cô thậm chí đã nghĩ rằng tất cả mọi gia đình đều như vậy.

"... Vậy sao? Chà, bà ấy vẫn không ngăn con gái mình trở thành một thánh hiệp sĩ, vậy ta đoán bà ấy là một bà mẹ tốt."

"À không. Khi thần nói với mẹ rằng mình muốn trở thành một hộ vệ, bà đã rút kiếm ra và nói. "ta sẽ để con đi nếu con có thể đánh bại ta!" và như vậy. Lý do duy nhất tại sao thần được chấp nhận trở thành hộ vệ là bởi vì cha thần đã tuyệt vọng đỡ đòn cho thần. Nếu thần đấu với bà ấy một cách bình thường thần sẽ không bao giờ có thể đánh bại được bà."

Đó là lần đầu tiên có hiểu ra ý nghĩa của sát ý.

"...Ahhh, ừm, tốt, ta sẽ nói điều này... đó là một gia đình tốt... ừm."

"Vâng. Trong khi những người hàng xóm thường nhìn một cách kỳ lạ vào chúng thần. Thần nghĩ nó là một gia đình tốt."

"... thật sao, tốt quá... vâ-vậy, tại sao, tại sao lại trở thành thánh hiệp sĩ? Ngươi không nghĩ ngươi nên theo nghiệp cha-Hừm. Có phải cha ngươi là một người chồng nội trợ không?"

"Không. Cha thần là một người lính phục vụ đất nước. Tuy nhiên, thần chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo bước cha... tại sao như thế. Có thể là bởi vì cha đã cho thần những cặp mắt này, vậy nên cuối cùng thần đã oán giận cha vì nó..."

Neia ấn ngón trỏ vào góc mắt của cô và kéo chúng quanh vòng quanh.

Khi cô còn nhỏ, bạn của cô thường nói. Tại sao cậu lại lườm tớ? Cậu giận tớ à? Và cứ thế, rồi cô thường trách cha cô về nó. Sau đó, Neia đã bị mẹ đánh, người đã nghe lỏm những gì cô nói.

Nghĩ đến họ khá là hoài niệm. Neia nghĩ.

" Nhưng có lẽ sau khi trở thành một hộ vệ, thần trở nên cởi mở hơn. Có thời điểm, thần đã bắt đầu nghĩ rằng đây là một món quà từ cha. Chà, dù cho thần có thể làm mà không nhìn chằm chằm dữ tợn."

"Hiện giờ cha mẹ người thế nào?"

" Cha thần đã đánh với đội quân của Jaldabaoth ở bức tường và chết rồi. Thần mất liên lạc với mẹ, và không biết điều gì đã xảy ra với bà, nhưng thần nghĩ bà có thể đã chết trong khi bảo vệ thành phố. Sau cùng, bà ấy là loại người sẽ đấu tranh đến cùng."

" Có vẻ như ta đã hỏi về một chủ đề khó khăn với ngươi."

Sorcerer King cúi đầu với cô một lần nữa. Vì đây là lần thứ hai, tác động thì không quá lớn. Tuy nhiên, nó cũng đủ khiến cho Neia cảm thấy lo lắng.

" Làm ơn, làm ơn ngẩng đầu lên! Làm sao ngài có thể cúi đầu với một người như thần được?"

" Ta đã hỏi những câu thiếu suy nghĩ về cái chết của người thân ngươi. Mặc dù, ta không nhận thức được điều đó trước, bây giờ ta đã biết sự thật, một lời xin lỗi thì vẫn cần thiết."

Sorcerer King nghiêng đầu sau khi ông ta ngẩng lên.

Không, điều đó không đúng, đó chỉ nên là giữa những người ngang nhau. Một vị vua thì không ngang bằng với một công dân của đất nước khác được. Hơn nữa, chúng ta là những người đã yêu cầu ông ấy giúp đỡ...

"Ờm - Chà, những ngoại lệ như vậy thì ở mọi nơi. Ờ, nếu một người như bệ hạ cúi đầu trước thần - àh - họ có thể coi thường bệ hạ, bởi vì dù gì thần cũng chỉ là một hộ vệ."

"... ừm, ta hiểu rồi, ngươi cũng có điểm đúng. Một vị vua nên như thế."

Những thứ thật là phức tạp. Sorcerer King lẩm bẩm.

Ý của ngài ấy hẳn là thật khó để hòa hợp với người dân của những quốc gia khác thậm chí nếu ngài ấy muốn thể hiện sự chân thành của mình, chắc chắn thế.

"Đúng rồi, trong khi không thể tính đây như một lời xin lỗi, ta sẽ cho ngươi mượn cái này, cô Baraja."

Sorcerer King lập tức đưa tay vào trong áo choàng và lôi ra một cây cung.

--- Hả?

Nó lớn hơn thứ mà có thể giấu được vào trong áo choàng. Neia chớp chớp mắt nhiều lần, nhưng thực tế từ chối việc thay đổi. ( Trans: That Mazic ^^!)

" Đây là một vũ khí ma thuật. Sử dụng nó để bảo vệ ta."

Nhiều phần của ây cung được làm với những bộ phận của động vật, nhưng nó không có cảm giác của thịt và máu, thay vào đó, cô cảm thấy một không khí thánh thiện xung quanh nó.

Cô có thể nói chỉ qua một cái cái nhìn. Nói cách khác, cây cung này là một kiệt tác cần phải được mô tả với từ "Hảo Hạng".

" Đây là Ultimate Shootingstar Super - (siêu sao băng tối thượng), làm với những kỹ nghệ rèn rune cổ đại. Vì nhiều lý do, ta mang nó theo bên mình để cho người nào đó mượn. À, bình thường sẽ có những rune được khác ở đây nhưng ngươi không thể thấy được chúng lúc này bởi vì nó đã bị mài mòn rồi. Ngươi nghĩ sao?"

Neia dùng toàn bộ sức mạnh để ngăn việc đột ngột la lên.

Nói một cách thông thường, đáng lý ra cô nên từ chối nó. Đây rất có thể là một kho báu quốc gia của vương quốc Sorcerous. Tuy nhiên, có ai lại đem một kho báu như vậy cho một thuộc hạ từ đất nước khác mượn chứ?

Có thể nó chỉ trông đáng kinh ngạc thôi - như thể! Đây, nó rõ ràng là một vũ khí rất mạnh mẽ!

" Ngươi nghĩ sao? Ngươi không nhận sao? Công việc của ngươi là đi theo và bảo vệ ta đúng không? Nếu như vậy, tốt hơn là được trang bị với vũ khí tốt, ta đúng không?"

" Ư!"

Ngài ấy đã đúng.

Neia cảm thấy đầu cô đang quay mòng mòng.

" À, lỗi của ta. Có phải bởi vì cái này trông quá phô trương không? Nếu như vậy, ta có mấy cái khác trông điềm đàm hơn., Great Bow Special, cái này cũng được sản xuất với kỹ nghệ rune."

Khi nói như thế, ông ấy lại đưa tay vào trong áo choàng-- (Trans: That Maziz again ^^!)

"X- Xin đừng bận tâm! Thần hài lòng với cái này hơn! Vui lòng cho phép thần được lịch sự từ chối!"

Những lời của Neia vuột ra khỏi miệng như thể đang khóc cầu xin Sorcerer King dừng việc lôi ra thêm bất kỳ món vũ khí nào nữa. Nếu ông ấy lấy ra một món vũ khí khác trước cô, Neia không nghĩ rằng cô có thể giữ được những giác quan của mình nữa, và cho cô mượn nó chắc chắn đòi hỏi cô phải dành cả ngày để giữ nó.

"Bệ Hạ! Thần xin nhận Ultimate Shootingstar Super mà ngài đã ban cho thần!"

Cô nhận cây cung với đôi bàn tay run rẩy.

Từ những phụ kiện và trang trí, nó có vẻ rất nặng, nhưng nó cảm giác nhẹ một cách bất ngờ trong tay cô. Vào khoảng khắc cô nhận nó, cô cảm thấy sức mạnh được tăng cường, như thể sức mạnh tuôn ra từ nó, hay là do sốc vì cây cung quá nhẹ?

A, điều này thật tệ. Mình muốn trấn an bản thân với suy nghĩ rằng đây không gì hơn là một item ma thuật ưa nhìn. Điều này... điều này rõ ràng không tốt. Từ tất cả những gì mình biết... Cái này có thể còn tốt hơn thánh kiếm... Ế? Đợi đã, đợi một chút... không, chắc chắn nó không thể nào...

" Ngươi thấy sao? Với ta, cái này thì không đáng để tự hào, người biết chứ? Nếu ngươi muốn một cái khác-Nếu ngươi muốn một vũ khí tốt hơn, hãy nói cho ta biết."

Điều này thật tệ. Nếu nó cứ tiếp tục thế này, nếu cô cứ tiếp tục nghe những điều như thế, nó sẽ trở thành cực kỳ tệ. Cô không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một hộ vệ cuối cùng lại có trang bị tốt hơn những người đứng đầu của Thánh Quốc.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa bệ hạ! Thần rất biết ơn ngài đã dành nhiều thời gian chiếu cố đến một người như thân..."

Để một ai khác giữ cái này sẽ rất nguy hiểm, vậy nên Neia ôm chặt nó vào mình.

Cô mỉm cười với Sorcerer King trong khi gật đầu. Nụ cười có chút gượng gạo, cô đã thành công kỹ năng che đậy những suy nghĩ của mình.

" Nếu những người khác thấy cái này, nói với họ ta cho ngươi mượn."

Mình không thể không để cho họ thấy nó được? Nếu có thể, mình muốn gói nó lại hay làm gì đó - nhưng mình không thể làm vậy với một vũ khí được bệ hạ cho mượn để bảo vệ ngài ấy... Aaa... đợi đã, đầu của mình bắt đầu đau rồi. Vậy đây không phải là thứ có thể đáng tự hào... tiêu chuẩn của bệ hạ quá cao rồi... Mình sẽ phải trả lại cho ngài ấy, nếu mình làm hư hỏng cây cung này? Mình? AAAA!, dạ dày mình đau quá... mình ước là không phải suy nghĩ về cây cung này nữa... Aaaaa!

Neia nghĩ đến một chủ đề tuyệt vời mà cô vẫn chưa đề cập đến.

"Bệ hạ! Thần đã thấy những bức tượng khổng lồ và vĩ đại của ngài ở đất nước của ngài!"

"--- Hô."

Ông ấy trả lời với một giọng khẽ khàng khác một trời một vực với lúc nãy. Nó khiến Neia không thoải mái rằng liệu có phải cô đã phạm phải sai lầm.

Ông ấy dùng tên mình đặt tên cho quốc gia, Vì vậy, Neia đoán rằng Sorcerer King là một người muốn thể hiện bản thân, đó chắc chắn là lý do tại sao ông ấy lại xây những bức tượng khổng lồ của bản thân để có thể tuyên bố sức mạnh của mình ra xung quanh.

Có phải mình không khen ngài ấy đủ?

" Những bức tượng đó không chỉ thể hiện sự vĩ đại của bệ hạ, mà chúng còn thể hiện sức mạnh của ngài! Chúng thần không hề có bất kỳ bức tượng nào như thế ở Thánh Quốc!"

Đó rõ ràng không phải là một lời nói dối. Không kể đến kích thước, nó sẽ cần kỹ thuật công nghệ tinh tế về một tác phẩm nghệ thuật để tạo ra một sản phẩm sống động. Có một bức tượng kích cỡ tương tự của Sea Dragon đặt ở nơi gọi là Hải Đăng Cape, nhưng nó rất thô, và nó trông khá thảm hại sau khi bị mài mòn bởi môi trường.

" Thuộc hạ của ta thường nói thế."

Aaaa, là nó phải không? Ngài ấy nghe những lời khen đó từ những thuộc hạ, cho nên chỉ vậy thì dễ đoán , ý của ngài ấy là vậy phải không nhỉ?

" Thuộc hạ của tạ giờ đang dự định sẽ xây những bức tượng như vậy ở nhiều nơi trong đất nước của ta."

"Thần hiểu rồi, thật vậy, nó sẽ là một cách tốt để tuyên bố vinh quang của bệ hạ!"

Sorcerer King nhìn vào Neia với vẻ như thể bất ngờ.

"... Ừ, ừm. Tuy nhiên, ta cảm thấy đặt những bức tượng của mình bên trong đất nước của ta thì có chút... nói sao nhỉ? Thậm chí vậy, thuộc hạ của ta xây những bức tượng của ta cao hơn một trăm mét ngay giữa thành phố để thể hiện bản thân ta ra toàn thế giới... ta nghĩ bọn họ quan niệm rằng cứ to hơn là tốt hơn."

" Nhưng tại sao lại vậy?"

Sorcerer King ho khan một tiếng, và một câu hỏi nổi lên trong tâm trí Neia. Undead cũng có cổ họng để mà ho à? Tuy nhiên, Sorcerer King nói khi câu hỏi đó vang vọng trong đầu Neia, và cô không thể ngắt lời ngài ấy được.

" Sự vĩ đại của một nhà vua không thể thể hiện bằng vật thể được."

"A!"

Neia đã bị sốc, nhưng đó đó là điều duy nhất có thể làm được.

Neia không chỉ quên mất Sorcerer King là một undead, mà còn ẩn chứa cảm xúc vô cùng tôn trọng với ông.

Người đàn ông này là một vị vua đích thực.

Bất ngờ, cô thấy Sorcerer King vươn nắm tay của mình ra khỏi tầm mắt cô.

" Dĩ nhiên, tuyên bố sự vĩ đại của ta với thế giới bằng việc chấp nhận người dân của ta sống không có trở ngại là một vấn đề khác. Nhưng thể hiện chúng với bức tượng của ta thì... chà. Ta muốn được biết đến bởi hòa bình trong sự cai trị của ta."

"Nó như ngài nói!"

Neia nuốt nước bọt, và rồi hỏi một câu hỏi.

" Bệ hạ là một undead, nhưng tại sao ngài lại dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến người khác như vậy?"

Neia không nghĩ rằng tấm lòng thương cảm của Sorcerer King cho phần đông chỉ là diễn. Cô thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu ông có phải là undead thật không.

"... Ta không dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến điều đó. Nhưng thay vào đó nên hành động nhiều hơn đúng không?"

Neia cảm thấy sốc.

Có phải tất cả các vị vua đều là những người tuyệt vời như vậy không?

Có thể nào Holy Queen và những quý tộc đang cai trị người dân cũng có những suy nghĩ như vậy trong trái tim họ không?

Hay - Có phải bởi vì ngài ấy là undead? Có phải ngài ấy có quan điểm như vậy bởi vì ngài là undead?

Neia không thể trả lời được câu hỏi đó.

" Còn nữa, Nếu nó thật sự cao 100 mét, sẽ có những lời phàn nàn về những thứ như không đủ ánh nắng mặt trời và đủ thứ khác."

Sorcerer King tiếp tục nói những điều nghe như đang đùa, mà nó chỉ làm cho trái tim Neia bị khoét sâu thêm về sự khiếm tốn của bậc quân vương này thêm một lần nữa. Người đàn ông này thật sự là vua của những vị vua.

***

Như những gì Sorcerer King đã chỉ rõ ra từ trước, căn cứ của đội quân Giải Phóng Thánh Quốc chỉ là một cái hang tự nhiên trong núi.

Có một con suối ngầm ở góc của hang động, và trong khi trần thì không quá cao, nó thì rất rộng rãi, đủ cho cả ngựa và cỗ xe đi vào. Thêm vào đó, những cây nấm, tỏa ra ánh sáng màu trắng xanh khắp xung quanh - cao khoảng cỡ nửa chiều cao của người - vậy nên họ không cần nguồn sáng nào khác.

Lý do tại sao họ biết nơi này là bởi vì những thánh hiệp sĩ đã từng một lần tiêu diệt một con quái vật đã chọn nơi này để đẻ trứng.

Sau khi họ trốn chạy đến đây, họ đã tân trang lại nơi này và chia nó thành nhiều khu vực, mỗi nơi phục vụ với một mục đích khác nhau. Họ thậm chí còn làm cho họ một nơi để ngủ với những căn phòng thích hợp. Họ chặt cây ở xung quanh ngọn núi - mỗi cây cao khoảng 100 mét, và làm thành những đồ đạc và vật dụng đơn giản từ chúng.

Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là một cái hang.

Có tổng cộng 347 người sống ở đây: 189 thánh hiệp sĩ, 71 linh mục - bao gồm cả những người đang được đào tạo và những người khác - cũng như có 87 dân thường không có nơi nào khác để đi. Vì thế, hy vọng có phòng riêng thì khỏi phải hỏi tới.

Tuy thế, họ không thể để một vị vua của đất nước khác ở với những người khác được.

Dĩ nhiên, cũng một phần là muốn tối thiểu hóa những liên hệ giữa undead Sorcerer King và những người dân của Thánh Quốc, cũng như mong muốn giữ ông ta xa những thông tin bí mật bên trong căn cứ của họ, và những vấn đề khác trong nội bộ của Thánh Quốc.

Tuy nhiên, họ không thể nói rằng họ muốn ông ta sử dụng dịch chuyển tức thời để ông có thể nghỉ ngơi ở vương quốc Sorcerous thay vì ở đây.

Cuối cùng, họ phải đẩy nhiều đồ đạc đi và ta tạo một phòng riêng cho Sorcerer King.

Nếu trong trường hợp bình thường, họ sẽ phải gửi sứ giả để báo về Sorcerer King đang đến và những người khác phải chuẩn bị tiếp đón ông ấy, nhưng vì Thánh Quốc hiện tại đang bị khống chế bởi bán nhân tộc. Họ không thể phái ra những thánh hiệp sĩ, người rất kém trong việc phát hiện kẻ địch, như những người tiền trạm. Thêm vào đó, Neia hiện giờ đang ở trong cỗ xe của Sorcerer King và đợi bên ngoài hang. Những người bên trong thì đang vội vã di chuyển những đồ dùng cá nhân và chuyển giường, tủ với những thứ khác. Cùng với đó, họ đã treo lên một lá cờ mượn được của vương quốc Sorcerous.

"... Hừm."

" Có chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?"

"... Ta thì không có ý định xúc phạm ngươi đâu, ta có một vài câu hỏi về tất cả những chỗ này, hy vọng ngươi có thể trả lời ta với tất cả khả năng của mình. Có vẻ như các ngươi không xóa đi dấu vết để lại à; đó sẽ không có vấn đề chứ? Hay sẽ có ai đó lo chuyện đó?"

Sorcerer King nêu câu hỏi của mình một cách dứt khoát - như thể ông đọc nó ra vậy, và rồi mắt Neia mở to.

Ngài ấy đã đúng.

Họ đã để lại những dấu vết trong khi leo lên ngọn núi này, nơi mà chưa bị con người tìm đến.

Cùng với dấu vó ngựa của những thánh hiệp sĩ, nó sẽ ngay lập tức trở nên rõ ràng. Như vậy, việc họ chưa bị bại lộ chỉ đơn thuần là may mắn. Hay là cái gì đó khác?

" Bệ, Bệ hạ. chúng thần đã không thực hiện bất cứ biện pháp che dấu này đến tận hôm nay; có thể nào bọn chúng cố tình để yên cho chúng thần không? ... Nhưng tại sao?"

Giọng Neia run rẩy khi cô hỏi Sorcerer King.

Trong suốt hành trình, Neia đã hoàn toàn nhận thức được Sorcerer King trước cô là một người cực kỳ thông tuệ. Vì vậy, cô đã nghĩ rằng ông ấy có thể ngay lập tức cung cấp cho cô câu trả lời, và những suy nghĩ của cô đã không sai.

"... có nhiều khả năng cho điều đó, nhưng trong trường hợp bình thường, khả năng lớn nhất là..."

Đợi một lúc, Neia nghĩ rằng cô không nên nghe câu trả lời của Sorcerer King một mình, mà không có mặt của đội trưởng. Tuy nhiên, cô không thể kiểm soát được sự tò mò đang nổi dậy trong cô.

" Có thể bởi vì bọn chúng không muốn mất dấu của các ngươi - hay hơn thế nữa, của Giải Phóng Quân?"

" Mất dấu của Giải Phóng Quân?"

" Hừm --- Chà, ta xin lỗi vì sử dụng cách so sánh này, nhưng nói xem, ngươi tìm được một cái tổ của bầy chuột khiến ngươi gặp rắc rối, để chúng chạy khắp nơi thì sẽ rất phiền hà đúng không? Tốt nhất là nên đợi đến khi tất cả những con chuột tập trung lại rồi tiêu diệt hết một thể."

Ông ấy đúng rồi! Như bệ hạ nói. Mình khó mà có thể nghĩ ra được lý do nào khác nữa. Ông ấy đã nghĩ đến tất cả những thứ này chỉ trong vài phút đến nơi này... cứ như thể ông ấy biết chính xác đối phương đang nghĩ gì, ông ấy thật đáng kinh ngạc...

" Chà, miễn là tình hình vẫn cứ như cũ, sẽ không có gì đáng lo về nó. Tuy nhiên, ta không chỉ nói về tình hình hiện tại. Nếu bên phía kẻ địch thay đổi động thái, có thể dẫn đến khả năng rất cao là bị tấn công, điều đó sẽ rất phiền toái." (Trans: nghĩa là bên kia dùng kế địch bất động ta cũng bất động.)

Neia không thể cảm thấy gì hơn ngoài sự ngưỡng mộ trí thông minh của Sorcerer King khi ông ấy nhấn mạnh những điểm tốt hơn trong hoàn cảnh của họ.

" Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa bệ hạ! Thần sẽ báo cáo với đội trưởng ngay!"

" Vậy ta cũng sẽ đi."

"Ể? Nhưng chắc hẳn ngài đã mệt sau một hành trình dài. Chúng thần đã chuẩn bị một phòng cho ngài, không phải tốt hơn là ngài nên nghỉ ngơi một chút sao?"

" Ngươi đã quên rồi à? Ta là Undead, ngươi biết chứ? Ta không cần nghỉ ngơi."

Ông ấy đúng rồi. Neia hoàn toàn quên mất điều đó.

Những sinh vật undead không cảm thấy mệt mỏi. Đó là lý do tại sao bỏ chạy khỏi một sinh vật undead khi so sánh về tốc độ sẽ rất khó, đó là những gì cô được dạy. Theo những hiểu biết thông thường, kinh nghiệm của Neia với Sorcerer King thì đã khiến quan điểm về undead trong cô đã hoàn toàn tan vỡ. Vào lúc đó, cô thậm chí còn nghĩ rằng ông ấy chỉ là một magic caster con người đang đeo một cái mặt nạ xương.

" Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy, thần có thể phiền ngài theo thần được không?"

" Dĩ nhiên rồi. Và không cần cảm ơn ta. Vì chúng ta ở đây là để đánh bại Jaldabaoth, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau."

Trong khi cô đang nghĩ rằng "chúng ta" trong trường hợp này là đề cập đến Thánh Quốc và Sorcerer King. Nó cũng có thể hiểu như là nói đến Neia và Sorcerer King. Điều đó làm Neia có chút thích thú.

Sau cùng, có ai đó gõ vào cỗ xe từ bên ngoài.

" Thưa bệ hạ, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài."

Neia mở cửa.

Khi thánh hiệp sĩ bên ngoài nhìn thấy cây cung của Neia đang cầm, mắt anh ta mở to vì bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên cô mang theo cây cung cô nhận được từ Sorcerer King ra bên ngoài cỗ xe. Đó là bởi vì Sorcerer King đã không rời khỏi cỗ xe từ lúc ông ấy cho cô mượn nó. Cuối cùng, không có ai khác thấy nó đến tận lúc này.

... Anh hẳn phải ngạc nhiên lắm. Hửh? Ừm, mình hiểu cảm giác của anh ta. Đây không phải là một món vũ khí mà hộ vệ nên mang...

Trong khi thánh hiệp sĩ nhìn chằm chặp vào cô, Neia quay mặt về hướng cỗ xe và cúi đầu.

Mặc dù cô chỉ đơn giản là nhìn xuống đất, sau khi cảm thấy Sorcerer King rời khỏi xe, Neia ngẩng đầu lên và hỏi thánh hiệp sĩ.

" Xin lỗi, nhưng chúng tôi cần nói chuyện với đội trưởng Custodio, vậy anh có thể dẫn chúng tôi đến chỗ cô ấy được không? Bệ hạ nói rằng ngài ấy cũng sẽ đi cùng."

"À, À, Vâng. Hiểu rồi. Vậy, vui lòng theo tôi."

Thánh hiệp sĩ - theo sau bởi Sorcerer King, rồi Neia --- Vào trong hang.

Ánh sáng xanh lập lòe từ những ngọn nấm thì có chút ghê rợn. Ở những nơi mà những cây nấm đặc biệt phát triển sinh sôi, những cái bóng ma quái nhảy múa trên những bức tường ở giữa những cây nấm. Thêm vào đó, ánh sáng trắng xanh của chúng khiến cô trông như một xác chết, nhưng những bí ẩn thì đủ rồi, giờ cô cũng không bận tậm nữa.

Khi họ đi xuyên suốt hang động, họ thỉnh thoảng thấy những thường dân và linh mục, cũng như những thánh hiệp sĩ đang đứng canh phòng.

Họ hẳn là đã nghe tất cả những gì về ông ấy từ đội trưởng và những người khác đi trước, nhưng chúng cũng không giúp họ hết rụt rè khi thấy Sorcerer King.

Nó thật vô lễ, mặc dù...

Sorcerer King sẽ không nổi giận, nhỉ? Ông ấy là một người cai trị nhân hậu. Tuy nhiên, những người mà tốt bụng sẽ càng đáng sợ hơn khi họ giận dữ.

Cô có nên nói với họ rằng đang có hành động thô lỗ để tránh những chuyện như vậy không nhỉ? Tuy nhiên, cô không thể đi và nói với từng người bọn họ được, và nó không phải là một vấn đề có thể giải quyết bằng kiếm được. Sau cùng, với những công dân của Thánh Quốc - tất cả những người sống - undead cơ bản là kẻ thù.

Mình sẽ nói với đội trưởng về vấn đề này sau... Chà, cũng tốt là họ không rút vũ khí ra.

Bất ngờ, Neia cảm thấy rằng Sorcerer King đã lôi ra một mảnh giấy, và ông ấy đang nhìn vào những chữ được viết trên nó. Mặc dù Neia thấy hứng thú là cái gì được viết lên đó, cô không thể thấy những chữ đó do đã bị che bởi tay của ông.

Cuối cùng, họ được mang đến một căn phòng đã được phân ra bởi một tấm rèm treo, và những âm thanh ồn ào trao đổi những quan điểm của nhau từ bên trong.

" Đội trưởng Custodio. Sorcerer King và hộ vệ Baraja đã đến."

Bên trong đột nhiên yên lặng.

Tờ giấy trên tay của Sorcerer King đã biến mất không biết đến nơi nào.

" Để họ vào."

Sau khi nghe giọng của đội trưởng, thánh hiệp sĩ kéo rèm ra.

Những thánh hiệp sĩ và những linh mục đứng lên chào đón Sorcerer King - những người này không thuộc phái đoàn vừa đi - có một cảm xúc phức tạp trộn lẫn trong mắt họ. Thậm chí Neia có thể cảm nhận được điều này. Bình thường thì Sorcerer King chắc cũng cảm nhận được nó. Tuy nhiên, không thể nói ông ấy phản ứng như thế nào chỉ bằng việc nhìn lưng của ông được.

Không thể nào Bệ Hạ không cảm nhận được tâm trạng trong bầu không khí này... có lẽ ngài ấy đơn giản chỉ là không quan tâm đến những sĩ nhục nhỏ nhặt từ những con người bé nhỏ. Đó có phải là sự chịu đựng của một vị vua không?

" Mọi người, nghe này. Đứng trước chúng ta là bệ hạ, Sorcerer King Ainz Ooal Gown. Không thể bỏ qua hoàn cảnh của đất nước chúng ta, ngài ấy đã đặc biệt đích thân đến đây để trợ giúp chúng ta. Hãy dành cho ngài ấy tất cả những sự tôn trọng của các bạn!"

Sau khi Remedios nói vậy, tất cả mọi người trong phòng cúi đầu với Sorcerer King.

Khi mọi người ngẩng đầu lên, Sorcerer King nói với một giọng điệu oai nghiêm.

" Xin chào. Ta là Sorcerer King, Ainz Ooal Gown. Ta đến đất nước này để giúp đỡ các ngươi, không phải thay mặt đất nước của ta, mà chỉ với tư cách cá nhân. Vì vậy, điều này có thể có chút đột xuất, ta để ý vài điều trên đường đến đây, vậy nên ta muốn biết quan điểm của các ngươi về vấn đề này. Cho phép thuộc hạ của ta giải thích."

Sorcerer King bước qua một bên, để cho Neia đi qua và đứng trước ông ta.

" Xin mọi người thứ lỗi cho tôi. Cho phép tôi giải thích về những gì bệ hạ đã nói lúc nãy."

Neia lặp lại những câu hỏi của Sorcerer King tới những người có mặt ở đây. Sau một bài phát biểu ngắn, một sự im lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng.

"... Vậy bệ hạ có đề xuất gì cho bọn tôi?"

Remedios hướng câu hỏi của cô đến với Neia, người đứng bên cạnh ông ấy.

" Không, trước đó, cô nghĩ gì? Ta chỉ đến đây để chiến đấu với Jaldabaoth, không phải để dẫn dắt tất cả các cô. Nếu cuối cùng ta lại tham gia quá sâu về kế hoạch chiến thuật của các cô, cô không nghĩ rằng sẽ thật rắc rối sau khi đánh bại Jaldabaoth sao?"

Tiếng xì xào lan ra khắp căn phòng.

"... Hay ý của cô là cô sẽ tự mình trở thành thuộc hạ nghe theo chỉ đạo của ta? Nếu như vậy, ta sẽ sử dụng biện pháp thích hợp nhất để cứu đất nước này."

Đó hẳn là cách tốt nhất phải làm đúng không? Bệ hạ có thể là undead, nhưng mọi thứ ngài ấy nói hoàn toàn hợp lý. Ngài ấy chắc chắn cũng sẽ tuân theo những thỏa thuận ngài đã hứa. Ngay bây giờ, vào ngay lúc này, nếu cô muốn cứu những người dân đang chịu đau khổ, quỳ gối xuống trước một vị vua của đất nước khác một thời gian hẳn là sự lựa chọn đúng đắn phải không?

" Người duy nhất có thể đứng trên chúng ta là nữ hoàng, Holy Queen. Đáng tiếc, chúng tôi không thể chấp nhận sự chỉ huy từ vị vua của một đất nước khác."

Tuy nhiên, Remedios nhanh chóng từ chối đề nghị.

"-!"

Cô nên sẵn lòng làm bất cứ điều gì để cứu những người dân! Không phải đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng vị vua của một đất nước khác, và là một vị vua phi phàm như thế sao?

Neia ôm đầu. Đó là để giấu đi sự u ám, cảm xúc rối bời đang mắc kẹt trong ngực cô.

" Chúng tôi có thể hỏi ngài sẽ làm gì nếu như ngài ở địa vị của chúng tôi không?"

" Nếu là ta á, hừm? chà, điều đúng đắn nên làm là ngay lập tức di chuyển căn cứ của các ngươi đến một khu vực khác, đúng không?

" Một khu vực mới..."

Mọi người trong phòng, bao gồm Remedios, có một biểu hiện chán nản trên gương mặt. Đó là bởi vì họ không biết bất kỳ nơi nào khác phù hợp để làm nơi trú ẩn.

" Xem xét đến phản ứng của các ngươi, ta đoán là các ngươi không biết. Nếu như vậy, các ngươi cần lên kế hoạch tương lai nhanh lên nữa, trước khi đội quân của Jaldabaoth sẽ tấn công các ngươi... Vậy, vì đó là tất cả, ta sẽ về phòng để nghỉ ngơi."

Khi Neia chuẩn bị đi theo ông, Sorcerer King đưa tay ra ngăn cô lại.

" Thứ lỗi cho ta, nhưng ta muốn ngươi ở lại đây và lắng nghe quan điểm của những người khác thay cho ta, cô Baraja."

" Đã hiểu, thưa bệ hạ."

Trong khi ông ấy không thừa nhận cô như là một người dân của mình, có vẻ như Sorcerer King đã đối xử với cô như một tùy tùng thay thế cho ông. Như vậy, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ này, ông sẽ thất vọng. Chỉ tưởng tượng Sorcerer King thất vọng khiến trái tim cô run rẩy vì lý do gì đó.

" Ta có thể nhờ cô chứ? Cô không phiền chứ đội trưởng Custodio?"

" Nếu bệ hạ đã cho phép, chúng tôi sẽ không phản đối."

Sau khi nghe điều đó, Sorcerer King quay người rời đi với thánh hiệp sĩ được phân công dẫn đường cho ông.

Khi ông đã đi khuất, một linh mục phát biểu.

" Vậy đó là Sorcerer King... Đội trưởng Custodio, Nó thật sự sẽ ổn chứ? Tôi hy vọng liều thuốc sẽ không làm căn bệnh trở nên tồi tệ hơn. Nó sẽ rất rắc rối."

" Đúng vậy. Lấy thuốc độc tương lai để thoát hỏi hiện tại đau khổ... đó có phải là những gì người khốn cùng nên làm không?"

" Chúng ta đã nói về điều này trước đúng không? Đừng để tôi phải lặp lại lời của mình. Hiện giờ chúng ta đã ở trong chất độc rồi."

Không phải bệ hạ, nhỉ. Họ không nhắc đến ngài ấy với thái độ tôn trọng?"

Neia tức tối bởi thái độ thay đổi đột ngột mà họ đã thể hiện khi Sorcerer King rời đi.

Nếu người ta hiểu về thái độ của người dân Thánh Quốc hướng đến undead, vậy thì thái độ của họ cũng là điều dễ đoán được. Hơn nữa, sự không hài lòng của Neia mới là bất thường, tại sao cô lại cảm thấy không vui về điều này.?

"Chà, ông ta hiện giờ vẫn hữu dụng, vậy không thể khác được... và chúng ta xem xét cụ thể xem ông ta sẽ giúp chúng ta như thế nào... nhưng là một linh mục, chúng ta có thể có rắc rối với việc trung hòa chất độc đúng không?"

Ý của ông là gì, hữu dụng? Có ai đó để ý một sai lầm chúng ta đã gây ra và thậm chí còn hỗ trợ một giải pháp, nhưng không chỉ họ không biết ơn, họ còn nghĩ về cách sử dụng ông ấy như thế nào - À, vậy sao! Đó là những gì mình đã cảm nhận được từ bệ hạ cái gì đó về Thánh quốc hiện giờ thiếu ... một cảm xúc chính trực. Đó là tại sao mình cảm thấy như thế này...

Cô đã nhận được bao nhiêu sự ân sủng của ông?

Sau khi cùng đi một cỗ xe với ông, cô đã có cơ hội nhận ra sự thật rằng mặc dù ông là một undead, Sorcerer King là một vị vua đáng tôn trọng.

Vì vậy, những gì cô cảm thấy với những người ở đây không gì chính xác hơn từ: "đáng thương hại".

" Nói đến nó, hộ vệ Baraja. Cây cung đó cô đang mang là gì vậy?"

"À, vâng, Bệ hạ đã nói rằng ngài ấy cho tôi mượn vũ khí này trong quá trình làm nhiệm vụ của tôi."

"... Ta có thể nhìn qua nó được không, hộ vệ Baraja? Ta muốn xem nếu có bất cứ ma thuật nham hiểm nào được yểm vào cây cung không."

Người linh mục đưa tay về phía cô.

Bình thường, cô sẽ trao nó cho ông ta, tuy nhiên -

" Vui lòng cho phép tôi từ chối."

Người linh mục sững người. Gương mặt đó nói rằng ông ta không ngờ là bị từ chối.

" Vũ khí này là tôi được nhận từ bệ hạ để bảo vệ ông ấy. Tôi sẽ không chấp nhận rời khỏi tay mình."

Cô sẽ không chấp nhận người mà chỉ nghĩ đến việc sử dụng đồng minh của mình chạm vào nó, thậm chí dù chỉ một chút. Neia cúi thấp đầu khi cô trả lời để giữ sự giận dữ trong tim cô không thể hiện ra.

"-Đội trưởng Custodio, điều này có nghĩa là gì?"

" Ahh, Hộ vệ Baraja, giao cây cung ra-"

" Nói cách khác, ngài không phiền nếu tôi báo cáo chuyện này cho bệ hạ chứ?"

Không khí trong căn phòng đông cứng lại.

"Đủ rồi. ta hiểu rồi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện nào."

Hừm~ Vậy ít nhất họ vẫn biết rằng có những thứ sẽ tệ hơn nếu như bệ hạ phát hiện ra.

" Trước đó, Đội trưởng Custodio, Không phải sẽ tốt hơn là để cho hộ vệ Baraja quay lại bên cạnh Sorcerer King--dono sao?"

Neia để ý rằng những linh mục đang nhìn vào cây cung một lúc.

Neia hiểu ý nghĩa anh ta đang cố truyền đạt, nhưng mặc dù sự giận dữ sôi sục trong tim cô, cô không để nó tuôn ra thành lời hay hành động.

" Tôi xin lỗi, nhưng tôi ở đây để nghe những gì mọi người nói theo lệnh bệ hạ. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài cho phép tôi tiếp tục ở lại đây và lắng nghe những lời đó từ bên này."

" Thật sự đủ rồi... Gustavo. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"

" Bệ hạ đã nói trước tất cả chúng ta. Nếu chúng ta để cô ấy rời đi ngay bây giờ, nó chắc chắn sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn trong tương lai."

"Đúng vậy, vậy chúng ta sẽ để cô ta ở lại, nhé?"

Đó có phải là điều mà cô nên nói trước người trong câu hỏi không? Khi Neia nghĩ vậy, cô lặng im cúi đầu biết ơn.

"Nào, theo những gì Sorcerer King đã nói, chúng ta nên làm gì? Có ai có bất kỳ ý tưởng nào về việc rời khỏi nơi này và tìm một nơi tị nạn mới không?"

Có lẽ ai đó với kỹ năng xạ thủ như người cha Pavel của cô có thể tìm thấy một nơi cho nhiều người có ở trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không có ai như thế ở đây.

" Sorcerer King - Bệ hạ đã nói từ đầu rằng nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì, Jaldabaoth cũng sẽ không hành động. Như vậy, tại sao không tìm một nơi mới trước khi chúng hành động?"

Đề xuất đó là của một thánh hiệp sĩ, chỉ được một vài đồng thuận lác đác. Tuy nhiên, Neia biết rõ rằng đặt vấn đề đó ra cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng, tất cả sẽ khiến cho các vấn đề chồng chất lên trong tương lai.

" Vấn đề không phải chỉ là tìm một nơi ở mới, mà còn là vấn đề tiếp tế. Trong khi bây giờ là mùa đông vậy nên đồ ăn dễ dàng cất giữ, tìm đủ cho toàn bộ chúng ta cho cả mùa thì không dễ dàng gì. Thậm chí nếu chúng ta không bảo đảm sự hợp tác với Vương Quốc, không phải ít nhất là chúng ta nên mua lương thực từ họ sao? Điều đó không phải sẽ giúp được nhiều sao?"

" Không may, giá cả ở Vương Quốc đang cao một cách không thể tin nổi. Còn nữa, thậm chí nếu chúng ta có mua được lương thực, chúng ta cần một số lượng khổng lồ để chống chịu với chừng này người trong nhiều tháng, vậy nên vận chuyển chúng sẽ rất khó."

" Đội phó-dono, tôi hiểu những gì anh đang cố nói. Tuy nhiên, sẽ không có bất cứ gì để thảo luận mà không có lương thực. Cuối cùng, chúng ta cần vài con đường để nhận thực phẩm từ phương nam, đúng không? Hay có lẽ chúng ta nên chuyển căn cứ đến bờ biển, vậy chúng ta có thể dùng tàu chở chúng từ Vương Quốc."

" Không may, chúng ta thiếu ngân sách cho việc đó, và chúng ta không nhận được hồi đáp nào từ những thương nhân của Vương Quốc. Cũng như từ phía nam..."

Gustavo cười khổ khi anh ta trả lời:

" Họ chắc chắn không nhận ra nguy hiểm đang kéo đến gần bọn họ. Hải quân của chúng ta đang từ từ bị thất thế. Nó như thể họ đang bước từng bước đến bệ chém khi từng ngày trôi qua."

" Vậy chúng ta cần cái gì đó để phía nam muốn giúp đỡ chúng ta, đúng không?"

" Căn cứ, lương thực, các vấn đề của chúng ta đang chất chồng."

"... Cũng như việc hồi sinh Holy Queen-sama... có thể làm được không? Sau tất cả, một khi chúng ta có thể giải quyết, mọi thứ khác sẽ trở nên trôi chảy"

"Không may, theo những gì chúng ta biết được từ Blue Rose, thậm chí ma thuật bậc 5 cũng khó mà hiệu quả nếu không có xác, hay là nó bị hư hại nghiêm trọng."

"... Chúng ta có thể dựa vào sức mạnh của Bệ hạ được không?"

" Anh muốn mượn sức mạnh của undead?"

" Từ mọi thứ mà mà chúng ta đang có, còn gì khác chúng ta có thể làm được chứ? Nếu Holy Queen được hồi sinh, vậy thì chỉ còn lại vấn đề chính (Jaldabaoth) thôi."

Mắt mọi người đổ dồn vào gương mặt chua chát của Remedios.

" - Để chuyện đó sang một bên chút đã. Chúng tôi đã thảo luận khi đi qua những đất nước khác, nhưng mục tiêu chính của chúng ta là tấn công những khu trại và giải phóng người dân."

Nhiều người gật đầu đồng ý.

" Tôi hiểu rồi. Tất cả những người dân của Thánh Quốc đều đã được huấn luyện chiến đấu. Nếu như vậy, chỉ với việc giải phóng một người dân cũng sẽ tăng chiến lực của chúng ta một cách nhất định... dĩ nhiên là, giả sử là họ sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, như vậy không phải vấn đề lương thực sẽ càng trở nên tồi tệ hơn sao?"

" Đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta sẽ tấn công những khu trại. Hẳn là có đồ ăn ở đó."

" Tôi hiểu rồi! Đúng là đội trưởng Custodio!"

Remedíos mỉm cười khi cô nghe một thánh hiệp sĩ nói vậy.

Tuy nhiên, mắt Neia lạnh lùng nhìn vào Remedios đang tự mãn. Sau cùng thì cô biết ai là người đề xuất ý kiến đó.

" Còn nữa, với sự giúp đỡ của người dân, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công và giải phóng những khu trại ở nhiều khu vực. Với cách đó, chúng ta có thể tìm những quý tộc có ràng buộc với phía nam. Chúng ta sẽ tập trung quân lực của họ trước khi khi Jaldabaoth có thể hủy diệt chúng ta và tấn công hắn một đòn trí mạng. Điều đó cũng không khiến họ phải làm gì cả."

' Tôi hiểu rồi!"

Lần này, có nhiều giọng nói đồng tình hơn.

" Chúng ta sẽ thực hiện như thế. Như vậy, Hộ vệ Baraja, đi và lặp lại cho Sorcerer King-"

"-Đợi chút, đội trưởng. Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu như tự tôi đi nói với ông ấy. Nó là phép lịch sự cơ bản với vị vua của một quốc gia khi truyền đạt lại một vị vua kế hoạch của chúng ta."

Gustavo đã đúng, nhưng với một vài lý do, có gì đó có vẻ không đúng lắm.

Tuy nhiên, Neia không thể từ chối điều này mà không biết đó là gì.

"Rất tốt. Làm thế đi, vậy. Tôi để việc đó cho anh."

"Đã hiểu!"

***

Neia và Gustavo quay lại phòng của Sorcerer King cùng với nhau. Cánh cửa thì chẳng qua chỉ hơn một mảnh vải, nhưng một thánh hiệp sĩ vẫn đứng trước nó. Có phải anh ta ở đây để canh chừng có người có thể gây hại của vị khách bên trong, hay để trông chừng vị khách?

Sau khi nhận được lệnh rời đi bởi Gustavo, thánh hiệp sĩ rời đi.

Tâm trí Neia nhíu mày.

Vì anh ta đã đẩy người canh gác đi, đến đây rõ ràng anh ta có ý gì đó khác trong đầu bên cạnh việc nói với ông ấy về kế hoạch. Thật khó để tưởng tượng rằng họ muốn ám sát ông ta. Tuy nhiên, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, vậy cô sẽ nâng giữ vũ khí như là một lá chắn cho Sorcerer King.

" Thưa bệ hạ, tôi là Gustavo Montanjes; Tôi và hộ vệ Neia Baraja xin phép được vào."

Sau khi được cho phép, Gustavo bước một bước vào phòng.

Một khi nhớ lại những quán trọ họ đã thấy ở Vương Quốc và vương quốc Sorcerous, nơi này trông cực kỳ thảm hại. Đây không phải là một nơi cho vị vua của đất nước nghỉ ngơi.

Không thể làm gì khác vì thực tế là những bức tường của hang động là đá thô, nhưng thậm chí những đồ đạc cũng ở tình trạng đáng buồn.

Trong khi những thánh hiệp sĩ học cách sử dụng cưa trong những ngày tháng làm hộ vệ, nó thì không đủ để họ làm đồ đạc.

Tuy nhiên, cái giường, nơi mà Sorcerer King đang ngồi thì cực kỳ đẹp. Nó lập lòe một hào quang màu đen, như thể nó làm từ đá vỏ chai. Thêm nữa, có môt tấm ra giường màu trắng tinh khôi trên nó.

Bất cứ ai khác cũng sẽ cảm thấy sợ hãi bởi thấy cái giường xinh đẹp này đã được tạo ra từ nơi nào đó vô định. Tuy nhiên, với Neia, cô đã có một quãng thời gian dài vì thế khi nghĩ đến những vấn đề như vậy không còn khiến cô bất ngờ nữa, vì đó là Sorcerer King. Bên cạnh đó, có thể ông ấy chỉ đơn giản là dịch chuyển tức thời về nhà và quay lại với một cái giường.

Tuy nhiên, đó vẫn là vấn đề khác với Gustavo, người mà không biết về Sorcerer King như Neia.

" Bệ, Bệ hạ, Cái, cái gì đây?"

" Ồ, đây hả?" Sorcerer King chỉ vào cái giường của ông. "Ta tạo ra nó với ma thuật, cũng như cái mền này, chà, ta cũng tạo ra nó với ma thuật. Nói đến nó, ta không biết 100% những lông cừu đến từ đâu, nhưng nó cảm thấy thoải mái khi nằm xuống đó. Ta chắc chắn ngươi có thể thoải mái khi ngủ trên nó."

Thậm chí sau khi nhận được câu trả lời. Tất cả những gì Gustavo có thể là là trả lời một cách gượng gạo. À, à. Tuy nhiên, Neia không có ý định phê bình anh ta. Sau cùng thì cô cũng đã nhìn từ xa và suy nghĩ. Ma thuật thật sự có thể làm được bất kỳ điều gì~

" Nào, ta hiểu tại sao cô Baraja quay lại, nhưng tại sao ngươi cũng đến, đội phó-dono?"

"À, à, vâng! Tôi không có ý định xem nhẹ hộ vệ Baraja, tôi cảm thấy rằng sẽ thích hợp hơn khi đội phó đích thân đến để tóm tắt nội dung cuộc họp; vì vậy nên tôi có mặt ở đây."

"Hừm... Nếu đó là tất cả những gì ngươi nghĩ, vậy ta là một người ngoài không thể không tán thành. Tuy nhiên, ta muốn nói vài điều."

Lúc đó, có gì đó như màu đen trộn chung với chấm ánh sáng đỏ trong đôi mắt của Sorcerer King.

" Ta giao cho cô ấy ấy những mệnh lệnh đó bởi vì ta cảm thấy cô ta có thể đảm nhiệm được chúng. Can thiệp vào chuyện đó bởi địa vị là cấp trên thì coi như xem nhẹ quyết định của ta. Ta tin rằng ngươi hiểu chúng khiến ta không vui như thế nào, đúng không?"

Đến tận lúc này không quan trọng ông ấy nhìn vào cô ra sao, không quan trọng ông đã đối xử với cô như thế nào, Sorcerer King chưa một lần cho Neia thấy vẻ không vui. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, ông ấy thể hiện sự giận dữ trước Neia. Sự giận dữ này sinh ra từ sự tin tưởng vào Neia, và nó khiến một cảm giác nóng bỏng chảy qua ngực cô. Ông ấy là người duy nhất giữ quan điểm đó về cô.

" Tôi vô cùng xin lỗi!"

" Lời xin lỗi đó nên hướng đến cô ấy. Tuy nhiên, chà, đừng bận tâm. Cứ tự nhiên tóm tắt cho ta."

Gustavo tóm lược những chi tiết về những gì được nói, những câu trả lời duy nhất là tiếng Hừmmm.

"Ta hiểu rồi. Vậy - ngươi mong ta làm gì? Hay là ngươi đang nói rằng ngươi thật sự đến đây chỉ để báo cáo với ta điều này?"

"Dĩ nhiên là không; tôi muốn hỏi bệ hạ có bất kỳ quan điểm nào về chiến dịch này."

Vậy ra thế.

Anh ta muốn mượn trí tuệ của Sorcerer King. Đó là những gì Neia đã lo lắng về sự cương quyết của anh ta khi đến đây. Ra lệnh cho thánh hiệp sĩ rời đi cũng vì lý do đó. Nếu anh ta nghe được những gì Gustavo nói, nếu anh ta biết rằng đội phó đã cúi đầu trước vị vua của đất nước khác, là một undead, những thứ đó sẽ thật sự rất tệ.

Ở điểm này, sử dụng gì để che đậy mọi thứ...

Nó rõ ràng để thấy rằng họ bất lực nếu không có sức mạnh của Sorcerer King. Trong trường hợp đó, những thông tin về điều này chắc chắn sẽ truyền đi tới mọi người. Nó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Những gì mà người dân Thánh Quốc nên làm là lan truyền về sự thương cảm và độ lượng của Sorcerer King ở khắp mọi nơi đất nước này, và đối xử với ông ấy với thái độ biết ơn.

Trong khi mình hiểu rằng họ đang cảnh giác với ngài ấy bởi vì ngài ấy là undead, mình không nghĩ Sorcerer King là loại người...

Tuy nhiên, thậm chí nếu Neia nói với mọi người, thì cũng sẽ không có ai tin cô. Họ có thể nghĩ rằng cô đã bị thu phục bởi ma thuật [Charm] hay những phép gì đó tương tự.

Mình có thể làm gì để khiến mọi người tin tưởng Sorcerer King? Cuối cùng, có vẻ như mình sẽ cần phải làm gì đó để thay đổi ấn tượng ban đầu của mọi người về ngài ấy. Tuy nhiên, mình không thể nói điều gì đó thô lỗ như. "Làm ơn để thêm người đi cùng với ngài..."

Trong khi Neia suy nghĩ những vấn đề đó, Sorcerer King vẫn đang nói chuyện với Gustavo.

"... Không, ta đã nói điều này rồi, ta sẽ không bình luận về kế hoạch chiến đấu của ngươi."

" Tôi cầu xin ngài hãy cung cấp cho chúng tôi một giải pháp ở điểm này, bởi vì chúng tôi không có nơi nào khác để đi. Chúng tôi muốn tránh mọi khả năng thất bại, dù là nhỏ nhất."

" Và đó là lý do tại sao ta sẽ không làm vậy. Nếu ngươi dựa trên đề nghị của ta và kế hoạch kết thúc thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra? Ta không có ý định gánh vác trách nhiệm, ngươi biết chứ?"

" Vâng, vì vậy, tôi cảm thấy rằng những gì chúng ta thảo luận ở đây sẽ chỉ ở trong tim tôi, bệ hạ và hộ vệ Baraja."

" Cô Baraja cũng thế à? Không phải sẽ tốt hơn không để cô ấy nghe thấy chuyện này sao?"

"Không, vì nhiều lý do, sẽ tốt hơn nếu ở đây có một bên thứ ba hơn là chỉ có hiện hiện của hai chúng ta. Còn nữa, với ai đó có kỹ năng như cô ấy ở bên cạnh, chúng ta có thể có nhiều ý tưởng hơn."

"... Hửm, vậy chúng ta có thể thảo luận tóm lược vấn đề. Cô Baraja, ta tin cô ổn với điều này?"

"À! Vâng! Thần không phiền đâu ạ."

" Như vậy.. Có nhiều điểm trong kế hoạch mà ngươi đề xuất vừa nãy là ta có chút lưu tâm. Đầu tiên là câu hỏi về lương thực. Ta đồng ý rằng có thể có kho lương thực trong các trại tù nhân, nhưng ta không cảm thấy sẽ có nhiều ở đó. Khi ngươi nghĩ về nó, ngươi có nghĩ rằng bọn chúng sẽ cho tù nhân ăn uống hợp lý? Nếu là ta, ta sẽ giảm khẩu phần ăn hằng ngày của chúng và khiến chúng suy yếu, vậy thì chúng sẽ không có cơ hội nổi loạn. Còn nữa, Có một vấn đề về việc ép họ phục vụ như một người lính sau khi giải cứu họ. Còn về vũ khí của họ là gì? Ngươi sẽ chuyển nó từ hang động này à?"

"Không, chúng tôi không có. Tôi muốn nghĩ rằng chúng tôi có thể nhận được chúng từ những khu trại."

" Kế hoạch của ngươi đánh cuộc mọi thứ vào những khu trại là rất nguy hiểm. Ngươi hiểu điều này đúng không?"

"Vâng, tuy nhiên, cứu những người dân đang phải đau khổ là rất quan trọng."

" Điểm đó thì ta nhất trí. Thời gian càng trôi qua, càng ít người yêu quý đất nước này. Tuy nhiên, nó sẽ tốt nhất là làm gì đó về vấn đề lương thực. Thực sự, ta tin rằng tìm kiếm sự trợ giúp từ phía nam là lựa chọn tốt nhất trong nhiều cách. Những gì có thể làm để hoàn thành dễ dàng hơn?"

" Hoàng tộc sẽ giúp đỡ. Trong khi Holy Queen-sama đã qua đời, tôi không nghĩ tất cả gia đình hoàng gia đã bị quét sạch. Chúng ta có thể trợ giúp những thành viên của hoàng tộc hỗ trợ bởi những quý tộc phía nam, và rồi đề nghị những quý tộc phía nam phối hợp với chúng tôi. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta cũng sẽ có một nơi tị nạn an toàn... nói đến nó, bệ hạ. Holy Queen đã chết rồi, nhưng có lẽ bệ hạ có thể làm điều gì đó chứ?"

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Hồi sinh."

"Ta hiểu rồi. Nó không phải là không thể."

Ông ấy nói với một giọng điệu bình thường khiến Neia nghi ngờ tai mình một lúc. Ma thuật hồi sinh có thể xem như là thánh thuật bí mật tối thượng. Rất ít con người có thể sử dụng nó. Bao nhiêu người có thể nói những điều đó một cách dễ dàng?

"Tuy nhiên, ta sẽ trông chờ một vài phần thưởng cho việc này. Vậy cái xác đâu? Nó trong tình trạng như thế nào?"

" Địa điểm của cái xác hiện nay vẫn chưa rõ, cũng như hiện trạng. Về vấn đề phần thưởng, chúng tôi sẽ vui lòng trả số tiền như bệ hạ mong muốn."

Sorcerer King vẫy tay trước mặt ông ấy.

" Thiếu cơ thể thì sẽ khiến mọi việc rất khó. Thậm chí nếu có nó, cái xác bị hư hại có thể là một vấn đề phức tạp. Không có xác chết nguyên vẹn, có khả năng nếu ta dùng ma thuật hồi sinh, nó có thể trở thành một undead."

" Điều đó, điều đó sẽ rất rắc rối cho chúng tôi."

Holy Queen trở thành một sinh vật undead sẽ không chỉ là một rắc rối, nó có thể dẫn toàn bộ Thánh Quốc vào chiến tranh.

"Không có magic caster nào trong Thánh Quốc có thể sử dụng ma thuật hồi sinh bậc năm sao?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa nghe bất cứ ai cả."

"Hôh... và còn về những thành viên còn lại của hoàng tộc?"

" Họ chắc chắn đang ở trong một trại giam giữ. Sau một thời gian dài, tôi nghi ngờ rằng còn có ai đó đang lẩn trốn trong những thành phố."

" Hô, những tù nhân, vậy sao? ... Ngươi có bất kỳ thông tin nào nơi họ có thể ở không?"

" Hoàn toàn không." Gustavo lắc đầu trả lời. Sorcerer King nhìn vào trần nhà.

"Ừm. Ngươi thực sự đã làm mọi thứ rồi sao?"

" Đúng vậy. Không ai trong số những thánh hiệp sĩ có kỹ năng như thu thập thông tin..."

"Vậy sao..." Sorcerer King tự hừmmm với bản thân. "Như ta nghĩ, một tổ chức vững chắc chấp nhận tất cả mọi thuộc hạ xử lý với tất cả mọi loại tình huống thì thiết yếu. Thêm nữa, người ta cần nhiều bộ máy thu thập thông tin."

" Thật-thật vậy, chúng tôi hy vọng dựa vào sức mạnh của bệ hạ. Tôi có thể biết nếu ngài có thể giúp gì cho chúng tôi với ma thuật của ngài?"

"Chà, ma thuật không phải là vạn năng... ngay từ đầu, chúng ta cần thông tin chi tiết những khi trại tù. Ta tin rằng người có bản đồ chi tiết để ta nghiên cứu?"

" Tôi vô cùng xin lỗi-"

" Thần không nghĩ có một cái ở đây, thần sẽ đi lấy một cái nhé? Neia ngắt lời giữa chừng.

Những bản đồ là kho báu của một vương quốc. Chúng càng chính xác thì càng hữu dụng trong chiến trận. Chấp nhận khả năng kẻ thù của đất nước biết quá nhiều về địa lý thì hại nhiều hơn lợi. Vì vậy, Gustavo hẳn dự định từ chối ông ta.

Tuy nhiên.

Neia không thể chấp nhận điều này.

Cô không thể tha thứ việc sử dụng một chiều Sorcerer King.

Nếu họ muốn dựa vào trí tuệ của ông ấy, họ sẽ phải trả giá.

Mặc dù Gustavo nhìn chằm chằm vào cô, Neia giả vờ như cô không để ý.

"À, như vậy, để ta xem nó sau. Còn nữa, ta xin lỗi, nhưng nói ta biết mọi thứ ngươi biết về địa hình, cô Baraja."

"Vâng ạ!"

Sau khi hai bọn họ nói chuyện với nhau, Gustavo kéo tấm rèm qua một bên và rời đi. Một khi âm thanh từ tiếng bước chân của anh ta biết mất, Sorcerer King lẩm bẩm.

" Ngươi không cần phải lo lắng về nó. Ta đến đây vì với mục đích riêng của ta. Đó là những nữ hầu quỷ đáng giá của Jaldabaoth."

"Vâng."

Ông ấy hẳn đang nói về tấm bản đồ.

Ngực Neia bùng cháy. Thật sự, thật sự thích thú khi mọi thứ bạn làm được công nhận bởi người khác.

" Tuy nhiên, điều này thật sự gắng sức. Ta bất ngờ rằng một tổ chức dễ dàng đổ bể lại có thể duy trì lâu đến vậy."

" - Thần vô cùng xin lỗi."

"Không, không cần phải xin lỗi ta... tuy nhiên, nó khá là phiền toái khi một tổ chức không liên kết. Các người không sử dụng biểu quyết số đông khi có những quan điểm khác nhau xảy ra sao? Và dĩ nhiên, một quy tắc là không giữ thù hận bất chấp kết quả như thế nào."

" Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể liên kết một tổ chức theo cách đó. Nó nghe như một tổ chức trong mơ."

" Hừm... tuyệt vời, ngươi nói vậy sao?"

Sorcerer King bất ngờ nhìn lên trần nhà, nhưng mắt ông ta có vẻ như đang nhìn vào một cái gì đó xa xăm hơn.

" Đúng vậy, đó thật sự là tổ chức trong mơ của ta."

" Có thể nào đất nước của bệ hạ tổ chức theo những điều như vậy?"

" À, ahhh. Không, không như thế. Không may, đất nước của ta không phải là một nhóm như vậy. Tuy nhiên... kuku."

Sorcerer King trở nên yên lặng, và rồi ông ấy cười một cách ấm áp.

" Nó sẽ thật thú vị nếu như vậy."

" Thú vị, ngài nói?"

" - Nào, ngươi có thể nói với ta về khu vực xung quanh không?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 3: Phần 2

Một nhóm người đã qua rèn luyện đi xuyên màn đêm hướng đến một trại tù nhân.

Họ đã quyết định làm theo đề nghị của Sorcerer King về việc tấn công trại tù nhân ở bờ biển cách căn cứ của họ càng xa càng tốt. Nó giúp cho dễ dàng che đậy dấu vết của họ bởi biển.và càng cách xa càng làm cho đối phương xác định được khu vực căn cứ của Quân Giải Phóng càng mất nhiều thời gian hơn.

Tuy nhiên, nó cũng có một vấn đề.

Nếu quá xa, khả năng họ bị phát hiện bởi trinh sát bên địch sẽ rất cao.

Vì vậy, họ quyết định tấn công trại tù xa nhất bên trong cự ly họ có thể di chuyển.

Neia hỏi Sorcerer King, người đang cưỡi ngựa bên cạnh mình.

" Bệ hạ, chúng ta sẽ tiếp cận trên lưng ngựa đến khi chúng ta đến gần ngôi làng. Ngài đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"À, dĩ nhiên. Tuy nhiên... ta không nghe về kế hoạch chi tiết. Họ sẽ sử dụng loại chiến thuật gì? Ta rất trông chờ điều đó."

" Ngài trông chờ nó?"

"KuKu. Ta sẽ có thể thấy được một vài chiến thuật của Thánh Quốc hoạt động như thế nào. Họ sẽ dùng phương pháp gì để đánh hạ cánh cổng? Hay họ sẽ bay qua bức tường và xâm nhập vào từ trên không? Ta không nghĩ rằng họ sẽ sãn lòng để ta thấy nó... Cứ nghĩ đến việc họ có thẻ có những phương pháp ta chưa từng gặp qua khiến ta thấy thích thú."

Sorcercer King chắc chắn sẽ thất vọng. Neia nghĩ không thoải mái.

Chiến thuật vây hãm cơ bản của Thánh Quốc là dùng 2 mũi tiến công với những thiên thần từ trên không và bộ binh từ dưới đất. Họ chắc hẳn cũng sẽ sử dụng cách đó vào lúc này. Hay hơn thế nữa, họ không có nhân lực để làm bất cứ điều gì khác.

Neia nhìn vào Remedios.

Thực tế là tất cả chiến lực của quân giải phóng Thánh Quốc hiện nay đang được huy động.

Đội trưởng nâng thương của cô lên, với ngọn cờ Thánh Quốc tung bay trong gió.

" Đi nào!"

"Ôhhhhhh!"

Đội trưởng thúc ngựa và bắt đầu di chuyển, và những thánh hiệp sĩ theo sau cô. Họ vẫn còn một khoảng nữa mới tới ngôi làng, vậy nên họ không thể phi nước đại được mà chỉ đi nước kiệu chậm rãi.

" Những thánh hiệp sĩ mang theo những cây gỗ tươi mới cắt; chúng là cọc chiến à?"

" Vâng, quân giải phóng chúng thần chỉ có những thánh hiệp sĩ và những linh mục. Không ai có kỹ năng mở cửa hay những kỹ năng xâm nhập khác. Vì vậy, tất cả những gì chúng thần có thể làm là tấn công trực diện. Đội trưởng của chúng thần là một kiếm sĩ có kỹ năng, nhưng để phá cổng, có công cụ thì sẽ nhanh hơn."

" Vậy họ không sử dụng ma thuật mà lại dùng sức để hạ cổng với cọc chiến à? Không phải là họ cũng sẽ sử dụng thang hay những thứ như vậy chứ? Có ma thuật nào có thể mang những thánh hiệp sĩ băng qua bức tường không?

Có đa dạng các loại phép thuật, như thần chú, thánh hệ và tinh thần. Ma thuật mà những thánh hiệp sĩ sử dụng vào một bảng phân loại "khác", và chúng điển hình là sử dụng phép thuật ở dạng cầu phúc. Những Dark Knight, là những thánh hiệp sĩ sa ngã, cũng sử dụng những phép cầu phúc.

Từ những gì Neia đã thấy và nghe, không có phép nào để họ tạo ra thang cả.

" Thần xin lỗi, nhưng thần chưa bao giờ nghe ma thuật như thế trước đây."

" Ta cũng chưa. Nói đến nó, ta đã từng nghe rằng có một vài phép của thánh hiệp sĩ cho phép họ bay được, mặc dù chúng thì khá cao cấp."

" Vậy sao? Ngài thậm chí còn biết về phép của những thánh hiệp sĩ..."

Thật sự, ông ấy là Sorcerer King Ông ta sở hữu kiến thức rộng lớn thậm chí cả những phép mà ông ấy không thể thi triển được.

" Đó là bởi vì kẻ địch có thể sử dụng chúng. Nó mất rất nhiều công sức để ghi nhớ từng phép. Vì ta không có tài năng, ta phải nỗ lực chăm chỉ. Ngươi biết càng nhiều, thì càng gần với chiến thắng, mặc dù đó là những gì một người bạn đã nói với ta. Hừm."

Cô không thể tin vào điều ông ấy nói rằng ông không có tài năng. Tuy nhiên, có điều gì đó quan trọng hơn mà cô phải nói.

" Bệ hạ, nếu ngài có bất kỳ chiến thuật nào khuyến nghị. Thần sẽ truyền đạt lại cho đội trưởng."

Nó giống như là một người có khả năng như Sorcerer King mà đã nghĩ cách thì thể nào nó cũng hiệu quả hơn những gì mà quân giải phóng đang làm. Đó là tại sao ông ấy lại hành động như thế này.

" Ể? Không, không. Ta không nên. À, Chà - về điều đó. Giải phóng trại tù này không phải là công việc của ta, mà là của các ngươi. Tấn công trại tù là bước đầu tiên để tìm thấy một cách tốt hơn để làm. Họ cần tự mình nhận thức lấy, đó là lý do tại sao họ phải tự mình thực hiện."

Sorcerer King đã đúng, hơn nữa, mọi thứ ông ấy nói đều đúng.

Tuy nhiên, chỉ trong hôm nay. Neia muốn mượn sức mạnh của Sorcerer King. Đó là bởi vì cuộc chiến của họ là để cứu những người đang chịu đau khổ, và cô muốn chọn một cách nhanh hơn để có thể cứu nhiều người hơn.

" Thần hoàn toàn đồng ý với những gì bệ hạ nói. Tuy nhiên, thần cầu xin ngài giúp chúng thần một tay."

Cô ngay lập tức nhận ra rằng cô đã rất thô lỗ. Tuy nhiên, Neia vẫn cúi đầu và cầu xin Sorcerer King.

Sorcerer King tiếp tục nhìn hướng tới phía trước một lúc trước khi nói tiếp.

"Ừm... Neia Baraja. Đừng bắt ta phải lặp lại nhiều lần. Thất bại là mẹ thành công. Kết quả mà không dựa vào ta và thay vào đó tự bản thân mình suy nghĩ, thậm chí nếu chúng kết thúc trong thất bại, không nên sợ hãi, mà hãy chấp nhận. Đây là bởi vì chúng là những thất bại cần thiết để thành công."

Những lời của Sorcerer King như đâm vào trái tim Neia. Cô không thể tiếp tục hỏi xin sự giúp đỡ của Sorcerer King. Sorcerer King đang nói rằng, kết quả của kế hoạch của họ là một sự hy sinh cần thiết để khôi phục đất nước.

Đúng vậy, như những gì Bệ hạ nói.

Nhưng với sức mạnh của Sorcerer King, họ có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn.

Hy sinh họ để vì lợi ích để tự tin hơn vào công lý?

Vậy công lý là gì?

Có phải cứu được nhiều sinh mạng hơn là công lý? Hay-

Suy nghĩ của cô cứ đi vòng quanh và cô không thể tìm thấy câu trả lời.

" Nào, chúng ta hãy cùng nhìn xem những kỹ năng của họ."

Ngay bây giờ, Neia chỉ đơn giản là cầu nguyện nhiều sự hy sinh của họ sẽ không bị lãng phí.

Cả nhóm tiến thẳng tới trại tù nhân.

Địa hình xung quanh ngôi làng thì không được bằng phẳng và có những tháp canh. Nếu họ tiếp cân trực tiếp, họ nhất định sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, thực tế là họ chỉ có duy nhất cách đó để có thể tấn công.

Ngay sau đó, họ đã bị phát hiện bởi ngôi làng.

Có những lính canh trên những tháp canh phòng bên trên cánh cổng. Bọn chúng bắt đầu rung chuông báo động, và một sự xáo động tăng lên bên trong ngôi làng.

Neia nheo mắt lại, và nhìn vào tháp canh.

Những bán nhân loại ở đó trông như những con dê đứng 2 chân, mang áo giáp xích và những cây thương lớn.

Nếu Neia nhớ không nhầm, những bán nhân loại đó được gọi là Bafolk.

Chúng là chủng tộc bán nhân loại sống ở khu vực những ngọn núi, và những đôi chân của chúng có khả năng như của những con sơn dương, điều đó khiến chúng là những chiến binh đáng sợ có thể cân được thậm chí là những bức tường của thành phố nếu như chúng có nhiều những gờ nhỏ hay bề mặt lồi lõm. Thêm nữa, lông của chúng dính vào lưỡi kiếm khi chém chúng và bám chắc vào làm cùn lưỡi kiếm của họ, sau khi giết một con, điều quan trọng là phải làm sạch lông trên lưỡi kiếm, cha cô đã dạy cô điều đó.

Những cây thương của Bafolk thì đủ dài khiến chúng có thể đâm những người chạy qua ở dưới từ bên trên. Cô bối rối rằng sẽ rất phiền toái nếu chúng ngay lập tức tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, chúng không có vẻ được huấn luyện, từ việc chúng chạy lung tung xung quanh và cho phe họ có thêm thời gian để chuẩn bị.

Những linh mục xuống ngựa, và ngay lập tức triệu hồi những thiên thần.

Những thánh hiệp sĩ cũng xuống ngựa và nâng khiên lên. Đây chắc hẳn là để bảo vệ những người mang theo cọc chiến khỏi bị tấn công.

Tuy nhiên, không phải tất cả những thánh hiệp sĩ đều như thế. Khoảng 10 người vẫn còn trên ngựa bắt đầu chạy vòng quanh ngôi làng.

" Cô Baraja, ta tin rằng việc rải lính ra các khu vực xung quanh có nghĩa là để ngăn chặn bất kỳ bán nhân loại nào từ khu trại cố gắng chạy trốn với tin tức về trận chiến này đúng không? Nếu bất kỳ kẻ nào trốn thoát, vậy thậm chí nếu các cô có chiến thắng trận này, các cô sẽ thua về sau này."

" Đúng, đúng thế! Đúng như ngài nói!"

Ông ta đã nhìn ra chiến thuật của những thánh hiệp sĩ một cách dễ dàng như thế. Điều duy nhất mà Neia có thể nói về ông là ông ấy là một người đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, nổi lên một câu hỏi. Sorcerer King học những chiến thuật ấy từ nơi nào?

Một sinh vật bán nhân loại có làn da rắn chắc sẽ không mặc giáp. Với những cái móng sắc, chúng sẽ không cần kiếm. Con người mặc áo giáp và mang theo kiếm bởi vì họ có những cơ thể yếu đuối.

Nếu không cần dựa vào trí tuệ của người ta, vậy những chiến thuật tự nhiên sẽ không cần thiết.Tại sao Sorcerer King có sức mạnh áp đảo biết về những chiến thuật vây hãm?

" Bệ hạ, thần có thể biết được ngài đã học được những kiến thức đó từ nơi nào không?"

" Hừm? Kiến thức, ý ngươi là - À! Dự đoán của ta lúc nãy đúng không? Ừmm. Những chiến thuật đó ta đã được dạy bởi một trong những người bạn ta đã nhắc đến trước đây. Sau cùng, ta đã kiểm tra chúng trong thực chiến. Chà, ta đã học được rất nhiều điều, nhưng ta không ngờ chúng được sử dụng thực tiễn ở đây."

"... Vì ông ấy là bạn của bệ hạ, chắc hẳn ông ấy cũng rất mạnh đúng không?"

"Ồ, đúng vậy. Chà, sức mạnh của anh ta không phải là cận chiến hay ma thuật, mà ở lĩnh vực khác. Nói hợp lý, ta vẫn chưa đạt được cấp độ như anh ta."

Hư Hư. Sorcerer King cười hạnh phúc. Đó hẳn là kiểu cười khi hoài niệm quá khứ.

Ngay lúc này, ông ấy trông như một con người.

Có thể nào Sorcerer King đã từng là một con người...?

Có thể ông ấy đã chuyển đổi mình thành undead với sức mạnh của ma thuật, nhưng đó sẽ là một vấn đề khó hiểu. Không thể là khả năng đó được. Từ hiểu biết của Neia, undead là điều diễn ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên-

Sau cùng thì thế giới rất rộng lớn.

Hành trình của Neia với phái đoàn ngoại giao đã giúp cô nhận ra thế giới cô từng biết trước kia bé nhỏ như thế nào.

Băng qua đại dương, ngoài những ngọn núi, và bên trong những khu rừng sâu thẳm - hẳn là có gì đó ngoài kia. Những nhà thông thái có thể sẽ chế nhạo những vấn đề của Neia và nói với cô những câu trả lời cũng ngoài những gì cô biết.

" Ngươi đang nghĩ về điều gì vậy?"

"À, tôi, tôi xin lỗi."

"Không, ta không có ý chê trách ngươi. Ta có một chút lo lắng khi thấy ngươi có vẻ xao lãng trên lưng ngựa... trận chiến đã bắt đầu, và ta hiểu nếu ngươi thấy không thoải mái."

"Cả-Cảm ơn bệ hạ rất nhiều."

Và rồi, Remedios cắm lá cờ của cô xuống mặt đất và rút thanh thánh kiếm.

" Mọi người! Trận chiến đầu tiên để cứu đất nước khỏi Jaldabaoth bắt đầu! Công lý tất thắng!"

Có một tiếng hô trả lời mạnh mẽ với câu "công lý tất thắng" khi Remedios hét lên. Một khi họ tập trung lại, họ bắt đầu xông lên.

"Vậy nó đã bắt đầu, cô Baraja, không phải sẽ tốt hơn nên xông lên nếu cô cũng muốn chiến đấu?"

"Không, nhiệm vụ của thần là đi bên cạnh ngài, bệ hạ. Bỏ rơi bệ hạ để chiến đấu---"

Đó là việc mình không thể làm. Neia lắc đầu.

"Hừm, ưm, vậy sao? Vậy, vậy chúng ta nói về chuyện khác nào... Ngươi có đưa món vũ khí đó cho bất kỳ ai khác không?"

" Không một lần! Đây là vũ khí thần mượn của Bệ Hạ! Thần sẽ không dám để bất kỳ ai khác ngoài thần chạm vào nó!"

"À... Thật sao, Ừmm, chắc hẳn là thế. Cảm ơn ngươi."

Nghe tông giọng của ông ấy có chút thất vọng, nhưng không có cách nào để đoán được ý định của ông ấy từ việc đó.

Có phải mình đã làm gì đó bất kính với bệ hạ không nhỉ? ... Mình không quá chắc về điều gì đang diễn ra, nhưng có lẽ mình nên xin lỗi?

Trong khi Neia đang cuộn người lại, Sorcerer King thay đổi chủ đề.

"À - Đây là một cơ hội hiếm có. Ta đã nhìn xung quanh chúng ta, nhưng ta không thấy bất cứ bán nhân loại nào đang lẩn trốn bằng phép tàng hình cả. Có lẽ chúng ta nên tiến tới một chút để quan sát tình hình trận chiến. Ta không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì với những linh mục ở đây... Ngươi nghĩ sao?"

"Thần đã hiểu."

Nó cỏ vẻ rất bất kính để nói với Sorcerer King - Người sở hữu sức mạnh vượt xa cô - rằng di chuyển về phía trước sẽ rất nguy hiểm.

Khi tiếng chuông của khu trại vang lên, cô đi gần bên cạnh Sorcerer King khi ông ta tiến tới. Đó là khi trận chiến bắt đầu.

Những thiên thần tấn công những tháp canh ở trên cánh cổng, và lũ Bafolk ở đó chống trả lại bằng những ngọn thương.

Tháp cung thủ phóng tên. Chúng không nhắm vào những thiên thần, mà là Remedios khi cô dẫn đầu xông lên. Việc nhắm vào cô là điều hiển nhiên, từ việc cô không mang theo tấm khiên nào đến việc không có nguy cơ bắn trúng đồng đội.

Tuy nhiên, sức mạnh của cô ấy vượt xa với những người khác.

Cô dễ dàng chém rớt những mũi tên đang bay tới với thanh gươm của cô, và duy trì tốc độ không đổi khi chạy.

Như thể để phản công, nhiều thiên thần xông vào những tháp cung thủ. Nhanh chóng sau đó, có ba cái xác Bafolk rớt ra khỏi tháp.

Đây cũng là lúc những thánh hiệp sĩ đến được cánh cổng và bắt đầu dộng vào nó với cọc chiến.

Cánh cửa gỗ bắt đầu rung lắc, và có một âm thanh tiếng nứt nhỏ phát ra từ bên trong, cùng với đó là tiếng hét của những thánh hiệp hét lên. "Thêm một lần nữa!"

Cánh cổng lại rung lên, còn mạnh hơn trước.

Và rồi cọc chiến lại tiếp tục dộng mạnh vào.

Khi những cọc gỗ làm cho cánh cổng cong vẹo, và họ có thể nghe thấy tiếng những thánh hiệp sĩ hò hét chiến thắng thậm chí từ đây. Trong khi khe hở thì vẫn chưa đủ lớn để người ta đi vào, họ hẳn là có thể phá cánh cổng hoàn toàn sau vài lần thử nữa.

Nhiều thiên thần bay qua cánh cổng. Neia không thể thấy những gì chúng làm từ đây, nhưng chúng chắc hẳn đang cố giữ chân hàng phòng thủ của Bafolk.

" - Lùi lại, tất cả các ngươi!"

Tất cả ánh mắt dồn vào nơi phát ra tiếng hét.

Nó đến từ tháp canh phía trên cánh cổng. Những thiên thần hẳn chưa chiếm được nơi đó, một Bafolk xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở thứ mà Bafolk mang đến.

" Lùi lại!" Bafolk lại tiếp tục hét lên.

Bafolk đang giữ một cô bé, độ tuổi khoảng 6 hoặc 7, và hắn kề lưỡi kiếm sắc bén vào cổ họng cô bé.

" Nếu các ngươi không lùi lại, ta sẽ giết con người này!"

Cô bé thì mặc một bộ đồ dơ dáy - mặt của con bé cũng bẩn - và cơ thể con bé lắc lư qua lại. Con bé vẫn còn sống chứ? Họ không thể xác định được bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào từ nó. Có vẻ như nó nói lên được cách mọi người ở trong khu trại được đối xử như thế nào.

" Ngươi là một kẻ hèn hạ!" một thánh hiệp sĩ hét lên.

" Nhanh lên, lùi lại! Nhìn này"|

Có một sự xáo trộn giữa những thánh hiệp sĩ. Điều gì đã xảy ra? Thậm chí Neia cũng không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra từ khoảng cách này vào buổi tối. Tuy nhiên, với Sorcerer King thì khác.

"... Cổ họng đứa bé đó có vẻ đang chảy máu."

"Có thể!?"

" Chỉ một chút; con bé vẫn chưa chết. Mặc khác, giá trị của con bé như một con tin thì -"

"--- Mọi người, rút lui!"

Những thánh hiệp sĩ vâng lệnh của Remedios và đi lui.

Mặc dù những linh mục ở phía sau đã có một lúc khó khăn để nắm được tình huống, họ vẫn hiểu điều gì đang xảy ra, và họ kéo những thiên thần lui sau. Cùng lúc đó, những linh mục chạy tới gần Neia và Sorcerer King. Họ chắc hẳn đến gần để xem chuyện gì đang diễn ra.

"Nhanh lên! Quay lại nhanh lên!"

Sau khi Bafolk nói thế, những thánh hiệp sĩ bắt đầu từ từ rút lui.

Họ có thể thấy những Bafolk vội vã thế những vị trí ở trên tháp canh. Chúng thay những kẻ đã bị thương lúc đầu trận chiến với những thiên thần bằng những đấu sĩ mới.

" Tệ rồi."

" Đúng thế, rất tệ."

Neia từ từ nâng cây cung mà cô được cho mượn. Bafolk có vẻ như sử dụng cô gái đó như một tấm khiên. Vì thế cô chỉ có một khoảng rất nhỏ để nhắm vào. Giết nó bằng 1 đòn sẽ rất khó.

Thậm chí vậy, nếu cô không làm thì ai làm?

Ước gì mình đã tập luyện kỹ năng dùng cung nhiều hơn. Neia nghĩ như vậy khi cô rút một mũi tên từ túi đựng.

Ngay lúc đó, Sorcerer King nhanh đưa tay ra, như thể để ngăn cô bắn.

"Ta không có ý định xúc phạm ngươi, nhưng ngươi nên dừng lại đi. Không làm gì được nữa đâu."

Ngay lúc cô đang định hỏi ý của ông ấy là gì, Sorcerer King đi bộ đến nơi những thánh hiệp sĩ đang tụ tập.

Có một cuộc tranh cãi dữ dội ở đây về việc cứu cô bé đó như thế nào.

Ma thuật của những linh mục có thể đóng băng kẻ địch trên đường đi của chúng. Nhiều người thông qua điều đó, nhưng những phép thuật có một khoảng cách hiệu quả nhất định Chúng có thể vươn tới từ khoảng cách này không? Con tin có thể bị giết? Tất cả những câu hỏi đó cứ quanh co, nhưng không có dấu hiệu của một câu trả lời có thể đạt được.

Lúc đó, Sorcerer King và Neia đến.

"Các ngươi còn định tranh cãi bao lâu về chuyện đó nữa? Tình huống trông tệ quá.

Sau khi ông ấy nói, những người khác xoay qua nhìn vào Sorcerer King một lượt.

" Dĩ nhiên chúng tôi biết điều đó -"

" - Đội trưởng... Làm ơn bình tĩnh. Kẻ địch ở kia."

Remedios đã đến cực hạn của sự kiềm chế, và Gustavo nói với cô.

"Không, đội trưởng Custodio. Cô không biết gì cả. Vì kẻ địch đã biết rằng con tin là có hiệu quả, chúng sẽ thể hiện đây không chỉ là đe dọa, và chúng sẽ sử dụng con bé như một ví-"

Như thể đang chờ đợi những lời đó, đầu của cô bé con tin rớt xuống. Họ có thể thấy dòng máu đỏ tuôn ra từ đấy. Bafolk vứt cái xác cô bé xuống, và nó đổ gục yếu ớt xuống đất.

Mọi người yên lặng.

Tâm trí họ từ chối chấp nhận những gì vừa diễn ra.

Remedios là người đầu tiên nhận thức lại, và khi cô hét lên, Neia cũng lấy lại nhận thức.

" Tến khốn! Sao ngươi dám giết con tin?! Thậm chí sau khi bọn ta đã nghe yêu cầu của ngươi!"

" Hửm!" Bafolk kéo ra một cậu bé ra phía trước lần này. "Đó là tại sao ta lại tóm một tên khác nè, thấy không? Bây giờ thì lùi lại."

" Ngươi là tên vô liêm sĩ!"

"Hửm. Ngươi thực sự là đồ ngu phải không vậy? Có lẽ ngươi sẽ hiểu sau khi ta mang đến một tên khác nữa?"

Remedios nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ. Rồi, như để trút hết cảm xúc của cô, cô ra lệnh:

"Mọi người, rút lui!"

" Còn nữa, tập hợp những người đang cưỡi ngựa ở những phía xung quanh! Đi đi!"

Cô có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Remedios. Nó đủ to để người ta có thể nghĩ rằng cô đã nghiền nát những cái răng của cô.

"Đội phó. Ra lệnh họ tập trung lại đây."

" N-Nhưng -"

" Nếu anh không làm, đứa trẻ sẽ chết. Đi!"

"Mọi người rút lui!"

"Một nước đi tồi. Cô thể hiện cho chúng thấy rằng con tin là có hiệu quả và cho chúng thêm thời gian để chuẩn bị. Nếu kẻ địch làm gì đó để phá vỡ ý chí chống lại của cô, không phải nó sẽ khiến bị thiệt hại nhiều hơn sao?"

Gương mặt đỏ chót của Remedios nhìn chằm chặp vào Sorcerer King như thể cô đang nhìn vào kẻ thù.

" Nếu điều này tiếp tục, đòn tấn công bất ngờ của cô là vô nghĩa. Còn nữa, ta có thể nghe những âm thanh của cái gì đó đang di chuyển ở đằng đó. Nếu chúng sắp xếp lại chướng ngại vật, phá vỡ chúng sẽ mất thêm thời gian, và những thứ sẽ trở nên phiền phức hơn---"

"--- Câm mồm!" Remedios ngắt lời của Sorcerer King.

" Ai có ý tưởng gì không? Một cách giải quyết mà không có bất kỳ ai phải chết!?"

Không ai nói điều gì.

Dĩ nhiên không ai có một tình huống thuận lợi như vậy. Ví dụ, họ có người nào đó sỡ hữu kỹ năng đột nhập, tình huống này sẽ không phát sinh. Tuy nhiên, không có bất kỳ ai như thế ở đây.

Thậm chí Remedios cũng hiểu điều này. Nếu bản năng động vật của cô phân tích tình hình trận chiến và nói cô không có cách như thế, vậy phương pháp như vậy không tồn tại.

Thậm chí vậy, tại sao cô lại từ chối thừa nhận nó?

Tại sao cô lại nhất thiết không để một ai chết?

Những lời của Sorcerer King như xoẹt qua tâm trí cô - đây có phải là một trong những hy sinh cần thiết mà ông ấy đã nói đến? Không có cách nào khác mà không mất một người nào nếu họ không có một lợi thế sức mạnh áp đảo hay một may mắn tột cùng.

" Đội trưởng Custodio."

Giọng của Neia vang to một cách bất thương.

" Ngay bây giờ, chúng ta không thể kết thúc trận chiến mà chỉ có một vài thương vong sao?"

Ánh nhìn dữ dội của Remedios chuyển sang Neia.

Cảm xúc mạnh mẽ đang sôi sục của cơ thể chiến binh mạnh mẽ khiến cơ thể cô run rẩy, nhưng Neia chắc chắn rằng cô đã đúng.

" Đó không phải là công lý!" Remedios hét lên.

Công lý? Đó là công lý---

Những thánh hiệp sĩ xung quanh vẫn tiếp tục im lặng. Có vẻ như không ai chuẩn bị nói bất cứ điều gì. Neia cảm thấy như thể cô đang bị bao vây bởi những kẻ thù và vô thức lùi lại, rồi cô cảm nhận như bàn tay của ai đó giúp đỡ cô từ phía sau.

Nhìn lui sau, cô thấy Sorcerer King, như cô nghĩ.

"--- Ta ủng hộ quan điểm của cô Baraja."

Ông ta xác nhận cô với một giọng nhỏ nhẹ. Nhưng với Neia, nó như trăm triệu tiếng hô chấp thuận.

" Câm mồm!"

Remedios lại hét lên. Tuy nhiên, đây không phải là thứ mà cô nên nói với vị vua của một đất nước khác đã đến đây để cứu cô. Có những hành động có thể chấp nhận, có những hành động không thể chấp nhận.

Sự giận dữ nổi dậy trong trái tim Neia.

" Những gì cô cần lúc này là thay đổi tình huống, không thể cứ ngồi im và bối rối ôm mông... Ahh, không thể khác được rồi, ta sẽ xoay chuyển mọi thứ cho."

Sau khi lẩm bẩm với bản thân, Sorcerer King quay đi khỏi họ -- hướng đến cánh cổng - và bắt đầu đi tới. Vì những động thái bất ngờ của ông, không ai gọi tên ông trước khi khi Bafolk hét lên cảnh báo.

" Tên kia, tên đeo mặt nạ! Ta đã nói ngươi rút lui đúng không?"

" Ta sẽ không rút lui! Ngươi nghĩ một mạng người có ý nghĩa với ta sao?"

"C-Cái gì?"

" Mục tiêu của ta là giết từng bên Bafolk ở đây! Không quan trọng điều gì xảy ra với những con người! [Widen Magic - Fireball] !"

Sorcerer King đưa tay ra với một tiếng hét, và một quả cầu lửa bay tới nổ tung Bafolk và cậu bé đang bị giữ.

Ngọn lửa của vụ nổ khổng lồ cũng nuốt cả tháp canh.

Mọi kẻ ở trên chúng đều bị giết bởi đòn tấn công. Bafolk và con tin của hắn rớt xuống phía bên Sorcerer King của bức tường.

" [Maximize Magic --- Shockwave] "

Đòn phép theo với một vụ nổ kéo đi cánh cổng đã sụp một nửa. Thêm vào đó, nó xé nát những Bafolk đang dựng chướng ngại vật đằng sau nó, thổi tung một lỗ khổng lồ vào hàng phòng thủ của bọn chúng.

" Xông lên, các thánh hiệp sĩ! Tấn công! Giết những Bafolk bên trong tới tên cuối cùng!"

Như thể thức tỉnh bởi giọng của ông ta, Remedios đến và trả lời:

" Ngươi con đĩ chó --!" ( "You son of Bitch --!" TL dịch chuẩn từng từ của nó nhé.)

" - Đội trưởng!"

"Grừuuu! - Xông lên!"

Những thánh hiệp sĩ chạy tới đáp lại những lời của Remedios. Hay hơn thế nữa, nó chính xác hơn phải nói là họ đã bỏ mọi cố gắng suy nghĩ và hoàn toàn tuân theo những mệnh lệnh của cô.

" Cảm ơn ngài, bệ hạ!"

Gustavo để lại những lời đó và xông tới. Sau đó, những thánh hiệp sĩ và linh mục - ít nhất thì cũng có ý thức hơn - hướng ánh nhìn biết ơn vào ông. Remedios là người duy nhất nhìn vào Sorcerer King với vẻ không hài lòng.

Sorcerer King hướng đến Neia với một giọng nói nhẹ nhàng.

"--- Cô Baraja. Có phải ngươi đã nghĩ rằng ta sẽ cứu cậu bé đó với một phép ngoài sức tưởng tượng của cô không?"

Đúng vậy, suy nghĩ đó đã băng qua tâm trí cô. Tuy nhiên, Sorcerer King phải là có vài lý do cho hành động của mình.

"À, vâng, như ngài nói."

"Hừm, có lẽ điều đó cũng có thể."

Sorcerer King gật đầu, và Neia lắng nghe lặng yên.

"Đúng vậy, ta có thể làm như vậy. Bằng việc sử dụng nhiều loại phép ta đã học, cứu một cậu bé chỉ là một điều bình thường. Tuy nhiên, ta không thể làm vậy. Đó là bởi vì ta không thể chấp nhận Bafolk thấy ta giải cứu một cậu bé."

Nghi ngờ hằn qua mặt của Neia lần đầu tiên, và Sorcerer King từ tốn giải thích với cô.

" Nếu ta chấp nhận cho chúng biết rằng những con tin hiệu quả để chống lại chúng ta, những tù nhân bên trong sẽ được sử dụng như những khiên thịt để ngăn cản những đòn tấn công của chúng ta trong trận chiến. Những thánh hiệp sĩ sẽ thua, và họ có thể bị thương hay bị giết. Do sự thiếu nhân lực của chúng ta, thậm chí một vài thánh hiệp sĩ sẽ khiến thành một bất lợi lớn... ít nhất, theo định luật Lanchester.

(TL Note: Định luật Lanchester là một nhà toán học đã tính toán đến mối liên hệ về thời gian của một kẻ săn mồi và con mồi phải trả. Chúng thường được sử dụng trong mô hình quân sự. Trong trường hợp này là, thậm chí chỉ một mất mát có thể dẫn đến nhiều mất mát hơn qua thời gian.)

Sorcerer King đi tới cánh cổng, Neia vội vã theo sau ông.

" Mặt khác, một khi chúng biết rằng con tin là vô dụng, chúng sẽ đơn giản trở thành gánh nặng với Bafolk. Bây giờ, khi chúng bị tấn công và kẻ thù đã vượt qua được bức tường, ngươi có nghĩ rằng chúng sẽ có thời gian rãnh rỗi để giết tù nhân nữa không? Giết những người không có khả năng kháng cự nên đặt ưu tiên thấp hơn."

" Như ngài đã nói."

"Đúng vậy, Thay vì lãng phí thời gian để giết người, chúng sẽ chuẩn bị để ngăn chặn kẻ địch. Vì vậy, sẽ cần thiết để sử dụng một phương pháp thể hiện cho chúng thấy sử dụng con tin là vô ích."

Ông ấy đã đúng.

Nếu Remedios có cách của cô, chúng có thể kết thúc với việc không cứu được bất kỳ ai vào cuối cùng.

Sorcerer King chậm rãi bế xác của cậu bé dưới chân ông.

"Bệ hạ, để thần-"

" - Đây là công việc của ta."

Neia theo Sorcerer King khi ông mang cậu bé đặt ở nơi mà Remedios cắm lá cờ của cô.

Sorcerer King đặt cậu bé trên mặt đất. Neia nhúng một cái khăn vào nước từ túi đựng nước và lau những bụi bẩn trên gương mặt cậu bé.

Má của cậu, cổ tay và đùi thì gầy một cách kinh ngạc.

Nó rõ ràng là minh chứng những điều kiện khắc nghiệt mà họ đã sống.

" Nhưng tên khốn Bafolk..."

"Có lẽ điều này không nên nói, nhưng cho phép ta nói nó ra. Ta là vị vua của vương quốc Sorcerous, và không phải là vua của người dân của đất nước này. Vì vậy, ta có thể bình tĩnh đưa ra quyết định này. Ta sẽ chọn cứu một ngàn người bẳng một mạng. Nhưng nếu riêng cậu bé này là công dân của đất nước ta, ta sẽ ưu tiên cứu nó thay vì thế. Nếu ngươi không thể chấp nhận nó -"

"-Không, cảm ơn ngài rất nhiều. Thần có thể hiểu cảm giác của ngài... bệ hạ đúng ạ."

" ... Hừm? Ý của ngươi là gì?"

"Thần xin lỗi, À, có thể nào, nó là lẽ phải của bệ hạ?"

Mình đang nói cái quái gì thế này? Cô không thể làm gì ngoài tự hỏi.

Trong khi cô cảm thấy rằng bỏ qua ông ấy và không trả lời, sự khoang dung và rộng lượng của Sorcerer King vẫn đang trả lời cô.

" ... Ể? À, không, ta không cảm thấy rằng ta là đúng. Và nói thẳng, công lý nên được quyết định bởi người khác. Động lực cho mọi thứ ta làm thì rất đơn giản. Chà, ta cũng phải lan truyền danh tiếng của ta nữa..."

Neia nhớ lại vấn đề của những bức tượng.

Có phải ông ấy muốn lan truyền danh tiếng nghĩa là Sorcerer King là một kẻ khoe khoang?

"Nói đến nó, ta bây giờ cảm thấy không cần phải quá cố gắng với điều đó nữa... cuối cùng lại nói về những thứ vô nghĩa. Tất cả những gì ta muốn là sống hạnh phúc với những đứa con của ta. Đó là tất cả nhưng cùng lúc, nó cũng là mọi thứ với ta."

Cô không nghĩ undead Sorcerer King có thể có con. Vì vậy, ông ấy chắc hẳn không phải ý nói đến những đứa trẻ mang giọt máu của ông, mà con cái trong nghĩa rộng hơn. Nó cảm giác ông đang nói đến những người dân của đất nước ông như là con mình.

Ông ấy là một người nhân hậu trong mỗi câu nói... đúng vậy, Một thế giới tuyệt vời thậm chí những đứa trẻ yếu đuối cũng có thể sống hạnh phúc. Đó là những gì ông ấy nghĩ khi ông lấy mạng cậu bé...

Khi cô nhìn nghiêng gương mặt của ông, cô thấy có gì đó như một sự đau khổ vì giết một đứa trẻ.

" Chà, đó là những thứ vô nghĩa. Như vậy, chúng ta hãy bỏ chủ đề này đi. Cô Baraja, khi ta không đủ tư cách để nói những lời hay ý đẹp, ta hy vọng cô tìm thấy công lý thuộc về mình."

"... Thần có thể hỏi thêm một câu được không? Nếu thuộc hạ của ngài bị bắt làm con tin như thế, ngài cũng sẽ làm điều tương tự chứ?"

"... Chà, điều này là một phần trở thành sự khó xử của ta, nhưng nó rắc rối theo một nghĩa khác."

"Chính xác ý ngài là gì ạ?"

" Trong quá khứ, ta đã hỏi chúng vì tò mò. "các ngươi sẽ làm gì nếu bị bắt làm con tin để ép ta phải thỏa hiệp?". Vào lúc đó, mỗi người trong số chúng ngay lập tức nói rằng chúng sẽ tự sát hơn là làm phiền ta theo bất kỳ cách nào.' 'Không'. Ta nói với chúng. 'các ngươi không thể nói rằng sẽ đợi ta giải cứu các ngươi sao?' và những thứ như thế... Trong khi ta vui lòng khi chúng thể hiện sự trung thành, điều này, ta phải diễn tả thế nào đây? Tất cả thuộc hạ của tạ thì có chút cuồng tín."

Trong khi ông ấy xoắn cổ tay mình, Sorcerer King tiếp tục với giọng mệt mỏi.

Cũng như Neia bắt đầu suy nghĩ, Liệu có cần phải lo lắng những điều không cần thiết với một người địa vị như ngài ấy? Remedios xuất hiện ở cánh cổng, mang theo một thanh kiếm nhuốm máu, giáp của cô cũng nhuốm máu tương tự. Mặc dù cô đã cởi mũ giáp, mái tóc cô dính bết vào trán bởi mồ hôi. Cô trông vô cùng mệt mỏi.

Sau khi nói gì đó với Gustavo, Neia cảm thấy chỉ trong thoáng chốc, mắt của Remedios chạm vào cô. Không, nó ít nhất cô ta đã khóa cái nhìn vào Neia, hơn thế nữa, cô đang nhìn vào Sorcerer King và Neia theo cách này.

Remedios không nói gì, đơn giản là quay lại bên trong với một vẻ mặt trống rỗng.

Thay cho cô, Gustavo đến gần hai người bọn họ.

"Thưa bệ hạ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn của mình. Chỉ có một vài thiệt hại nhỏ, chúng ta có thể tối thiểu chúng nhờ sức mạnh của bệ hạ. Bình thường, đội trưởng sẽ cảm ơn ngài, nhưng vì cô ấy đang quẫn trí vào lúc này vì tình hình bi thảm khi chúng tôi tìm thấy người dân, vậy tôi cầu xin ngài sẽ tha thứ cho tôi thay thế cô ấy."

Gustavo lén liếc nhìn vào cậu bé, và rồi anh ta nhìn lại mặt đất.

"Nó ổn. Đi theo đội trưởng đi."

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

" Nói đến đó những điều kiện thảm thương gì vậy?"

"Vâng, Chúng tôi đã hỏi nhiều người được giải cứu, và họ nói rằng 'chúng lột da những tù nhân.' Nó có vẻ 'chúng' không phải là bán nhân loại mà là những con quỷ được gửi tới bởi Jaldabaoth..."

Trong khi cô cảm thấy rằng đội trưởng sử dụng cảm xúc của cô ấy để biện hộ cho sự vô lễ của mình, nó không có vẻ đúng như vậy.

Neia thì đang bắt đầu cảm thấy bất ngờ, Sorcerer King bên cạnh cô nghiêng đầu phân vân.

"Tại sao lại là da? Tại sao thế? Không phải là bọn chúng sẽ ăn nó chứ? Như da gà à?"

"Không, chúng tôi cũng không biết... mặc dù, những bán nhân loại không có vẻ tham gia vào những việc đó... Bệ hạ có biết bất kỳ điều gì về nó không? Có thể là một loại nghi lễ của quỷ chẳng hạn?"

"Không, ta xin lỗi. Ta cũng không có manh mối gì. Tại sao Jaldabaoth lại làm những việc như vậy?"

Sự bối rối của Sorcerer King có vẻ như xuất phát từ tận đáy lòng, và sau khi mọi người nhìn nhau, họ vẫn không thể tháo gỡ bí ẩn Thậm chí vậy, vì đây là hành động của ác quỷ, chúng có thể chỉ làm vậy để hành hạ con người thôi.

"... Tôi sẽ hỏi những linh mục sau. Vậy, Bệ hạ, chúng tôi hiện nay đang cố tìm ra nơi trú ẩn của những bán nhân loại để quét sạch chúng, vậy tôi muốn độc chiếm một chút thời gian quý báu của ngài."

Sau khi nói vậy, Gustavo quay lại bên trong cánh cổng.

Khoảng 10 phút sau, họ có thể thayá những hình dạng con người lác đác đi qua cánh cổng.

Họ là những tù nhân, cũng như cậu bé bị bắt làm con tin, họ mặc những bộ đồ rác rưới, tơi tả không có vẻ gì là có thể ngăn được những cơn gió đông lạnh. Những thánh hiệp sĩ đơn giản chỉ hộ tống họ qua cánh cổng rồi quay lại vào bên trong. Có phải họ phải làm vậy vì có quá ít người xử lý với những tù nhân, hay bởi vì công việc trấn áp vẫn đang tiếp diễn, hay cả hai?

Những tù nhân trông có vẻ vui mừng trên gương mặt họ khi lao về hướng Neia.

Tuy nhiên, họ bất ngờ dừng lại giữa chừng.

Có chắc chắn là vì họ nhìn thấy hình dạng của Sorcerer King. Và rồi, một vài người tiếp tục tiến lại gần họ. Có lẽ họ cảm thấy rằng Sorcerer King chỉ là đang đeo mặt nạ hay thứ gì đó.

Một người đàn ông chạy lại giữa những người đi bộ.

Người đàn ông thở hổn hển, và rồi quỳ xuống bên cạnh cậu bé mà Ainz đã đặt xuống ở chân của Neia. Không, nói chính xác hơn là ông ta đã đổ sụp xuống.

Người đàn ông vuốt má cậu bé, và sau khi thấy rằng cậu bé đã chết, ông ta òa lên khóc.

Rõ ràng, ông ta là cha của cậu bé.

Neia cắn chặt môi.

Người cha gào thét tên con khi đang khóc, Sorcerer King bình tĩnh nói.

" Ta là người đã giết cậu bé đó."

Neia nhìn vào Sorcerer King một cách bất ngờ. Đây có phải là lúc để nói những thứ như vậy không?

Tuy nhiên, chắc chắn một người thông thái như Sorcerer King sẽ không bất ngờ nói một điều như vậy mà không có lý do.

" Tại sao, tại sao ông lại giết nó!?"

Ngọn lửa thù hận bùng lên trong mắt cha cậu bé. Đối mặt với nó -

Sorcerer King trả lời với một giọng cười chế giễu.

"Để cứu ngươi, đương nhiên rồi."

"Cái gì, ông vừa nói gì!?"

Chỉ trong một khoảng khắc, đôi mắt cha cậu bé chứa đầy sự sợ hãi. Đó là bởi vì ông nhận ra gương mặt của Sorcerer King không phải là nhân tạo. Và rồi, mắt ông ta chuyển qua bên cạnh để tìm sự giúp đỡ, và chúng hướng đến Neia.

Tuy nhiên, trước khi Neia có thể nói gì đó, Sorcerer King nói trước.

" Vậy ta có thể hỏi ngươi vài điều không? Tại sao ngươi không bảo vệ con trai mình? Con trai ngươi đã bị mang đến trước ta như là một con tin."

"Tôi đã bảo vệ nó! Nhưng nó bị lôi đi! Những tên khốn đó mạnh hơn tôi, vậy nên tôi không thể làm được gì cả!"

Sorcerer King lại cười.

"Vậy để ta hỏi ngươi - tại sao ngươi vẫn còn sống?"

Người cha không biết trả lời thế nào, và đứng yên.

"Ta đang hỏi ngươi tại sao người không chết để bảo vệ con của mình. Không phải nói là tất cả mạng sống đều quan trọng như nhau sao. Ngươi nên là người biết được giá trị của tính mạng con mình nhất chứ. Vậy tại sao ngươi không đấu tranh điên cuồng để bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng?"

Những người khác nhìn vào tình huống hiện tại từ xa.

Họ hẳn là đang cảm thấy không thoải mái, sợ hãi, và giận dữ với Sorcerer King, người đã đã lấy mạng cậu bé.

"Cái gì, ông đang nói cái gì..."

" Ngươi nên là người ngã xuống để bảo vệ cho nó. Đừng đẩy nó đi bằng việc chê bai người khác. Ngươi, kẻ yếu đuối, đó là lỗi của ngươi. Còn nữa, ngươi có vẻ đã nhầm lẫn một số điều... ngươi nhận ra ta mạnh hơn những Bafolk mà ngươi thừa nhận là mạnh hơn ngươi, đúng không? ... Mặc dù ta có thể tha thứ cho sự xúc phạm bởi ta thương hại cho mất mát của ngươi, ta sẽ giết ngươi nếu chúng đi quá giới hạn."

Sorcerer King vươn ngón tay trở xương xẩu và đặt lên gương mặt của người cha.

" Đó, đó là bởi vì ông mạnh - đó là tại sao ông có thể nói như thế! Không có ai có có thể mạnh được như ông!"

" Nói đúng lắm. Ta có thể đã nói chính xác như vậy bởi vì ta rất mạnh mẽ. Vậy, nó hoàn toàn không sai khi người yếu đuối bị tước đoạt nhiều thứ trong đời đúng không? Cá lớn nuốt cá bé là một điều tự nhiên trong cuộc sống."

Sorcerer King quay mắt nhìn những người xung quanh ông.

" Có phải các ngươi cũng phải trải nghiệm sự đau khổ bởi vì Bafolk mạnh?"

"Có phải ông đang nói rằng kẻ mạnh có thể làm mọi thứ chúng muốn!?"

"Chính xác. Kẻ mạnh làm những gì chúng muốn và kẻ yếu phải chịu những gì chúng phải chịu. Đấy là quy luật cua thế giới này. Nó cũng áp dụng lên cả ta nếu đối mặt với một đối thủ mạnh hơn, ta sẽ không có gì khác để cầu cứu ngoài việc chịu đựng. Đó là tại sao ta tìm kiếm sức mạnh."

Neia hiểu tại sao Sorcerer King lại tìm kiếm những nữ hầu của Jaldabaoth.

Bệ hạ hẳn là đang tìm kiếm sức mạnh bởi vì ngài ấy muốn bảo vệ đất nươc của mình, để bảo vệ con dân của ngài. Vậy cuối cùng sức mạnh là điều quan trọng nhất...

"Chà, ban đầu, những kẻ yếu đuối như ngươi được bảo vệ bởi Thánh Quốc, những người mạnh mẽ... Ta thật sự đáng tiếc cho ngươi. Nếu ngươi dưới sự bảo vệ của ta - dưới sự bảo vệ của đất nước ta, vương quốc Sorcerous, những điều như thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của ta để bảo vệ người dân và đánh bại Bafolk."

Mọi người xung quanh họ im lặng.

Những lập luận của Sorcerer King thì rất lạnh lùng và vô tình, nhưng cùng lúc chúng bộc lộ sự thật của thế giới.

Nếu họ không thể phản đối những lời của ông bởi nhiều lý do, có phải họ sẽ chọn phản đối bằng cảm xúc của mình? Tuy nhiên, nỗi sợ của họ về Sorcerer King đã ngăn họ làm vậy.

" Ông, không phải là một undead sao? Undead đang làm gì ở nơi như thế này?"

Người cha không thể nói bất cứ đièu gì với Sorcerer King bởi vì ông ta sợ hãi, và vậy nên ông ta hướng sự giận dữ của mình và Neia thay vào đó.

Tuy nhiên, trước khi Neia có thể trả lời, Sorcerer King đã đứng ra thay cô.

" Đương nhiên là để giúp đỡ đất nước của người rồi. Và thực tế là, tất cả các ngươi đã được giải cứu bởi undead mà ngươi đang nói đến đấy. Nếu ngươi không vui vì điều đó, tại sao không tự mình cứu lấy đất nước của mình đi?"

Khi nghe thấy điều đó, người cha hỏi Neia bằng ánh mắt của mình. Tuy nhiên, cô không thể nói gì.

Bởi vì đó là sự thật.

Nếu người dân trong đất nước của ông đủ sức đánh bại Jaldabaoth, Sorcerer King sẽ không ở đây.

Người đàn ông ôm cái xác cậu bé trong sợ hãi, và quay lưng chạy đi. Những người xung quanh khi thấy ông chạy đi cũng có vẻ mặt đang sợ hãi.

Neia nghe thấy Sorcerer King nói gì đó, nhưng cô không biết ông ấy đang nói đến người đang ông bỏ chạy hay là tự nói với chính mình.

"Thậm chí ta cũng sẽ bị chèn ép nếu ta yếu. Vì vậy con người ta không thể quên việc tìm kiếm sức mạnh. Ta cần khắc sâu vào trong lòng rằng thực tế có những sinh vật có sức mạnh ngang với ta rất có thể đang tồn tại."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương 3: Phần 3

Sau khi tấn công trại tù đầu tiên và giải phóng những binh lính Giải Phóng Quân bị cầm tù bên trong, họ hướng đến trại tù tiếp theo vào ngày kế tiếp.

Họ không phải thừa thắng xông lên. Hơn nữa, có nhiều lý do tại sao họ không thể làm bất cứ điều gì khác. Áp lực lớn nhất là bởi vì kho lương thực ở trong trại tù ít hơn họ dự đoán.

Lúc này đây, mọi chuyện xoay chuyển, là kết quả của 2 chính sách của những bán nhân tộc là không cho tù nhân ăn đủ, và đều đặn vận chuyển lương thực từ một thành phố nhỏ kế bên.

Thêm vào đó, những bán nhân tộc đi cùng với việc vận chuyển lương thực cũng chịu trách nhiệm giám sát những trại tù nếu có bất cứ điều gì bất thường.

Thậm chí nếu họ giết tất cả những bán nhân loại và lấy tất cả lương thực của chúng, kẻ địch nhất định có thể kết luận rằng có gì đó không ổn ở những trại tù.

Dĩ nhiên, Jaldabaoth cũng sẽ biết điều này. Trong trường hợp này, rất có khả năng hắn ta sẽ phái một lực lượng khổng lồ mà Neia và những người khác không thể đánh bại.

Sau khi đứng đằng sau Sorcerer King và tham gia - chỉ quan sát không phát biểu - cuộc họp, sau một lúc lâu tranh luận khiến cho chân của Neia đau nhức vì đứng, họ cuối cùng cũng đi đến được 2 phương án khả thi để hành động.

Đầu tiên là chạy trốn xuống phía nam sau khi giải phóng một trại tù và ném họ và những lực lượng quân đội chắc chắn đang đóng quân ở đó.

Thứ hai là tấn công trước và chinh phục thành phố nhỏ kể trên.

Trong khi cả hai phương án hành động đều có mặt lợi và hại của riêng mình, họ cuối cùng lựa chọn phương án sau, sau khi đội trưởng của hôi thánh hiệp sĩ, hét to nó lên.

Remedios có một lý do tuyệt mật để chọn việc tấn công thành phố.

Sau khi tra hỏi những bán nhân loại - Và dĩ nhiên là giết tất cả chúng sau đó - thành phố mà họ đang nhắm tới dường như có giữ một ai đó có dòng máu hoàng gia.

Nếu họ thật sự là hoàng tộc, rất có khả năng là tình huống sẽ được cải thiện Thậm chí nếu họ không phải là hoàng tộc, nó cũng sẽ là một thành công lớn nếu người đó là một đại quý tộc với địa vị nhất định và những mối quan hệ. Họ có thể dựa vào thực tế là họ đã cứu mạng ông ta và đề nghị quân đội phía nam chấp nhận khẩn cấp, và có thể đề nghị cứu viện.

Tuy nhiên, Neia cảm thấy nghi ngờ.

"Thưa bệ hạ, ngài có thật sự nghĩ rằng sẽ có thành viên của hoàng tộc hay một đại quý tộc quyền lực ở đó không?"

Neia được chấp thuận cấp cho một con ngựa trong nhiệm vụ bảo vệ Sorcerer King. Mặt khác, loại ngựa cho một hộ vệ quèn như Niea thì chỉ là con ngựa từng được sử dụng như một động vật thồ hàng lúc trước kia.

"Ta nghĩ nó là một cái bẫy. Thậm chí nếu không phải, thành phố sẽ tập trung nhiều binh lực và phụ thuộc và tình huống, có thể có cả những con quỷ hiện diện ở đó. Đội trưởng Custodio chắc hẳn đã nhận thức được điều này. Thậm chí vậy, cô ấy lại quyết định đánh một trận chiến khó khăn như thế này. Đôi khi, ngươi cần đánh cuộc tất cả vào một ván.

Nếu họ không tìm kiếm sự trợ giúp từ phía nam, người dân sẽ bắt đầu chết đói sớm thôi. Nếu điều đó xảy ra, Neia biết rằng giải phóng quân sẽ không thể duy trì được nữa.

Ngay sau đó, họ thấy mục tiêu của mình, một thành phố nhỏ ở xa.

Từ trên lưng ngựa ở cuối hàng, Neia nhìn vào những người lính đang hành quân phía trước cô.

Họ là những công dân của Thánh Quốc đã được giải cứu từ những trại tù. Lý do tại sao những thánh hiệp sĩ phải ép họ vào lực lượng quân đội trong khi họ nên được nghỉ ngơi là vì họ khám phá ra rằng có nhiều những bán nhân loại trong thành phố hơn những trại tù trước kia.

Có nhiều người yếu hơn dự tính, vậy nên họ không trông đợi như là những lính bộ binh tốt. Thậm chí vậy, nó vẫn tốt hơn là không có gì, và vậy nên họ được huy động.

Cấp độ kỹ năng của Neia khó mà giấu được 1 lực lượng lớn như vậy khỏi tai mắt của những trinh sát bán nhân tộc, vậy nên họ cần di chuyển nhanh nhất có thể.

Và kết quả khi làm vậy là những ngươi ta càng lúc càng trở nên mệt mỏi hơn, và số lượng những người trưởng thành ngồi trên những xe chở hàng càng tăng lên. Họ còn có thể ngủ trên cỗ xe chở hàng rung lắc và kêu lạch cạch là minh chứng rằng họ mệt đến thế nào. Ngược lại, những đứa trẻ thì vui vẻ chạy theo.

Những linh mục chắc chắn không quen với việc đi bộ một hành trình dài, từ việc họ nhìn ghen tị với những người trên xe chở hàng từ lúc này đến lúc khác.

Thậm chí trong tình trạng này, họ sẽ bị ném thẳng vào một trận chiến một khi họ đến nơi. Họ thực sự sẽ ổn chứ?

Trong suốt cuộc họp chiến lược trên đường đi, họ đã quyết định ngay lập tức tấn công thành phố khi đến nơi. Đó là bởi vì họ thiếu cả lương thực dự trữ và thời gian.

Tấn công một thành phố với kẻ địch đang đứng đợi trong thời điểm ban ngày thì cực kỳ nguy hiểm.

Nó thì dễ dàng tiếp cận vào buổi tối hơn, nhưng nó thì cực kỳ bất lợi với con người khi mà họ không có khả năng nhìn đêm. Đặc biệt, trận chiến vào buổi tối thì rất nguy hiểm cho những người dân chỉ được huấn luyện khi họ đi nghĩa vụ.

Với điều đó trong đầu, họ đã quyết định tấn công vào ban ngày.

Chiến trường đã hình thành phía trước họ. Những thánh hiệp sĩ đi đầu, đằng sau là những lính dân quân giữ những bức tường bằng gỗ họ đã làm sau khi phá bỏ những trại tù, và cuối cùng là những linh mục.

Kế hoạch thì vẫn giống lần trước, sử dụng những thiên thần để khống chế đối phương ở trên bức tường trong khi những thánh hiệp sĩ phá cổng, một chiến thuật dựa hoàn toàn vào sức mạnh thô bạo. Công việc chính của những người dân quân phần lớn chỉ giới hạn trong việc làm kẻ thù sợ hãi với số lượng. Vì vậy, họ đã lệnh cho những người dân tránh chiến đấu, và nếu họ phải chiến đấu, cùng hợp lực tấn công đối phương, trong số những thứ khác nữa.

"... Nào, cho ta xem các ngươi sẽ làm như thế nào."

Sorcerer King lẩm bẩm với chính mình.

Là một người quan sát Sorcerer King sẽ không tham gia vào trận chiến.

Trong khi họ muốn dựa vào sức mạnh của ông ấy trong một trận công thành như thế này, không ai mở miệng để nhờ vả ông ta trong suốt cuộc họp. Sorcerer King không quan tâm những ánh nhìn lén lút vào mình, và ông ấy hiện giờ đang ở vị trí sau cùng của đoàn quân.

Trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu.

Nó có thể là một thành phố nhỏ, nhưng nó rất lớn trong khu vực. Cánh cổng được gia cố với sắt, và có những lỗ châu mai phía trên nó. Những bức tường thì không được xây bằng gỗ mà bằng đá. Tường và cổng thì cũng được làm tốt hơn những trại tù, nơi mà phần lớn chỉ được góp nhặt nguyên liệu từ những ngôi làng. Tuy nhiên, bởi vì thành phố này có ít hơn mười ngàn cư dân, người ta không thể nói là nó bất khả xâm phạm.

Những kẻ tấn công nó thì sẽ gặp nhiều rắc rối, trong khi những kẻ phòng thủ thì dễ dàng. Đó chắc hẳn là nhận định thích hợp để đánh giá tình hình.

Remedios dẫn những thánh hiệp sĩ xông lên, trong khi những thiên thần tấn công những bán nhân loại trên bức tường.

Tuy nhiên - những thiên thần đôi khi biến mất thành những hạt bụi ánh sáng khi bị đánh trúng bởi kẻ địch.

Có vẻ như những bán nhân loại ở đây cũng cùng là Bafolk họ đã gặp lần trước ở khu trại, nhưng như dự đoán, những con phòng thủ ở đây là những binh lính có kỹ năng.

Có một Bafolk nổi bật nhất trong số chúng ở trên bức tường - trốn sau những lỗ châu mai - và giữ một ngọn thương chất lượng tốt. Hắn đã đâm xuyên qua nhiều thiên thần.

Gã Bafolk đó hét lên mạnh mẽ.

Có lẽ nó là một loại kỹ năng, nhưng nó không tác động đến những thiên thần hay những thánh hiệp sĩ đang phá cổng bên dưới. Có phải bởi vì nó chỉ có hiệu quả trong một khu vực hẹp, hay là nó chỉ tác dụng với đồng mình? Chi tiết thì chưa rõ. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn là nhớ rằng hắn sở hữu một loại khả năng đặc biệt.

Nhìn xuống, cả hai bên đánh nhau dữ dội bên ngoài cánh cổng.

Những Bafolk đâm ngọn giáo dài của chúng từ phía bên kia lỗ châu mai - bên trong thành phố -- vào những thánh hiệp sĩ, họ chặn chúng lại bằng những khái khiên nhọn. Như thế, họ ngăn chặn kẻ thù bằng những đợt tấn công của thánh hiệp sĩ với cọc chiến. Remedios, mặt khác, trực tiếp cắt đứt những cây giáo dài chúng đâm vào cô.

Những bán nhân loại đổ nước sôi vào họ qua những lỗ châu mai. Tuy nhiên, những thánh hiệp sĩ đã được bảo vệ bằng phép [Protection Energy Fire] - [Bảo vệ khỏi năng lượng lửa] từ trước, và nó không là vấn đề dù chúng có đổ bao nhiêu nước. những thánh hiệp sĩ không trầy sướt gì.

Dĩ nhiên, vì bây giờ là mùa đông, nhiều thứ sẽ trở nên rắc rối hơn nếu họ bị ướt sũng rồi nhiệt độ hạ xuống, nhưng hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn.

Nếu bọn chúng sử dụng dầu sôi thay vì nước, những thanh kiếm của họ sẽ dễ bị trượt khỏi tay. Có lẽ bởi vì dầu rất quý giá với những bán nhân loại vì thế nên chúng không chuẩn bị trước.

Những dân quân chậm rãi tiến lên cùng những bức tường gỗ mà họ đã mang theo để sử dụng như những tấm khiên. Sẽ tốt hơn nếu chúng được làm bằng kim loại, nhưng không thể khác được vì họ thiếu trang bị thích hợp. Nó có thể thực sự không quá chắc chắn, nhưng méo mó có hơn không, và những dân quân nấp sau những tấm khiên bắt đầu xoay xoay và bắn đá từ những sợi thun. Họ nhắm vào những bán nhân loại đang đánh nhau với những thiên thần. Dĩ nhiên vì họ không quen với chiến trận, những viên đá họ bắn cũng thường trúng vào những thiên thần.

Tuy những thiên thần bị bóp dái đồng đội, nhưng chúng có đề kháng những đòn tấn công vật lý thông thường, vậy nên nó không là vấn đề. Dĩ nhiên, nó chỉ là giảm thiệt hại chứ không miễn nhiễm, nhưng mà , những người dân quân thì không gây được nhiều thiệt hại lên những thiên thần. Nó đơn giản bởi vì những hòn đá bắn ra từ súng cao su sẽ làm những bán nhân loại bị thương nhiều hơn nếu trúng chúng.

Mỗi khi một thiên thần ngã xuống, những linh mục sẽ triệu hồi một thiên thần mới và ném nó vào khe trống. Trong khi có rất ít trong số chúng, những nguồn cung cấp binh lính không biết mệt mỏi tiếp tục tuôn vào, và sự phản kháng của những bán nhân loại suy yếu.

"... Ừm. Sau khi xem xét đối phương có thể sử dụng ma thuật phòng thủ, chúng nên đổ nước lạnh lên họ. Cộng với cái lạnh của mùa đông, nó sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của đối thủ tụt xuống ... sau tất cả, đa số người ta chỉ thi triển phép chống lại lửa."

Khi Sorcerer King nhìn vào chiến trường, ông ta lẩm bẩm với bản thân, như thể ông đang bình tĩnh phân tích trận chiến.

Thật khó để trả lời những câu nói đó. Trong khi vẫn chưa ai chết, đã có những người bị thương, vậy nên cô không thể nói gì được.

" Nói về nó, có thật sự sẽ ổn nếu ngươi không tham gia trận chiến chứ, cô Baraja? Ngươi chắc hẳn có thể làm tốt với cây cung mà ta đưa ngươi đấy."

Neia được ấn định công việc đứng canh phòng bên cạnh Sorcerer King, Sử dụng cơ thể của mình như một tấm khiên cho ông ấy là nhiệm vụ của cô. Vì vậy, cô không được lệnh chiến đấu.

Tuy nhiên, như lần trước, Sorcerer King có vẻ háo hức muốn cô sử dụng cây cung.

Có phải ngài ấy muốn mình sử dụng món vũ khí ngài cho mình mượn? Mình có thể thử bắn 1 phát từ đây, nhưng bắn trượt ngay từ phát đầu tiên với một cây cung đi mượn thì có chút -

Một khi cánh cổng của thành phố bị hạ, những thánh hiệp sĩ tràn vào thành phố như thác đổ.

Sau khi thấy kỹ năng tuyệt vời của Remedios, những con quái vật run rẩy càng lúc càng điên cuồng hơn.

Sau đó - những thánh hiệp sĩ rút lui giữa một tiếng hét lớn.

Thị giác sắc bén của Neia thấy những gì bên trong qua một khe hỡ hẹp của cánh cổng mà những thánh hiệp sĩ đã phá lúc nãy.

Cũng giống như lần trước.

Một Bafolk bắt lấy một đứa bé, thậm chí còn nhỏ hơn lần trước, và đưa ra mệnh lệnh với những thánh hiệp sĩ phía bên kia cánh cổng. Trong khi giọng của hắn ta thì không vang đến chỗ họ, người ta có thể đoán được những mệnh lệnh đó là gì.

Những thánh hiệp sĩ bắt đầu rút lui và được dẫn bởi Remedios và Gustavo. Sau đó, họ nói với những linh mục. "cho những thiên thần rút lui, không thì hắn sẽ giết đứa trẻ."

" Chúng ta lại đi tới đó nào. Ta không thể nghe được từ đây, ta muốn đến đằng đó và tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Thấy sao?"

"Ngài không cần hỏi ý thần, thưa bệ hạ."

Neia và Sorererr King đi bộ đến chỗ Remedios đang đứng đằng xa - giữa Sorcerer King và cánh cổng thành phố -- và thảo luận gì đó dưới nhưng đôi mắt không thoải mái của những dân quân.

"Sau cùng thì, chúng ta nên đàm phán với chúng." Remedios nói, những người xung quanh đang nhăn mày sau khi cởi mũ giáp thì khác. Có lẽ đó là bởi vì họ biết điều gì đã xảy ra ở trại tù thứ nhất, nhưng tất cả bọn họ thì đều Sao chúng ta có thể chấp nhận được việc này? viết trên mặt họ.

Thậm chí sau khi Sorcerer King đến, họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Không, mọi người thì đang cố suy nghĩ cách như thế nào để nói cho Remedios hạ thấp quan điểm của cô là " dù sao đi nữa, chúng ta cần cứu đứa trẻ," nhưng điều đó có vẻ không chắc trước được.

Sau khi đề xuất một vài kế hoạch thỏa hiệp mơ hồ mà cuối cùng là một sự lãng phí thời gian, nhiều người nhìn nhau, và cuối cùng Gustavo cất tiếng hét lên, "Đội trưởng!" khi anh ta đổ hết sức mạnh vào đôi mắt mình.

" Chúng ta đã nói đến điều này vô số lần rồi! Thậm chí chúng ta đã dành thời gian, thậm chí chúng ta đã thảo luận thêm, vẫn không có cách nào để làm được điều đó! Chúng ta không thể cứu đứa trẻ đó được!"

Sau khi nghe những gì Gustavo nói, Neia biết rằng Đội trưởng đã tiếp tục cuộc họp chiến thuật sau khi Sorcerer King rời khỏi lều chỉ huy. Cùng lúc đó, cô biết được rằng những thánh hiệp sĩ không thể giải quyết vấn đề này mà không đổ máu.

Remedios cắn chặt môi và tiếp tục im lặng. Tuy nhiên -

"Đội trưởng! Chúng ta không thể chiến đấu mà không có hy sinh! Ngay lúc này, chúng ta nên hy sinh số ít vì số nhiều!"

Neia thấy mắt của Remedios đỏ lên dữ dội sau khi nghe những lời đó.

"--- Đó không phải là cuộc chiến mà nữ hoàng sẽ tiến hành! Chúng ta là những thanh kiếm của Bệ hạ! Chúng ta phục vụ Holy Queen, bà ấy muốn người dân của đất nước này được sống trong yên bình!"

" Nhưng Holy Queen-sama đã..."

Đã chết, nhưng trước khi Gustavo có thể nói như thế, Remedios hét lên ngắt lời anh ta.

" Holy King kế nhiệm hiện vẫn chưa được chỉ ra! Không phải chúng ta sẽ bảo vệ lý tưởng của Holy Queen-sama, người mà chúng ta đã thề nguyện với thanh gươm của mình đến tận lúc này sao? Lời thề nguyện trung thành của chúng ta đã thề thì có ý nghĩa gì khi chúng ta tự phá vỡ nó?"

À, mình hiểu. Niea đã hiểu ra.

Remedioss đã bị ràng buộc, bị ràng buộc bởi ước muốn của người mà cô đã thề nguyện trung thành.

Vì họ là những kỵ sĩ của Holy Queen, người rất yêu thương nhân dân, họ không thể làm bất kỳ điều gì gây hại đến người dân.

Người duy nhất có thể phá vỡ được giao ước của cô là người cô thề nguyện trung thành tiếp theo.

"Nó là sai sao? Ai là người mà anh đã thề nguyện với lưỡi kiếm của mình? Tất cả các anh đã tham gia buổi lễ phong chức thánh hiệp sĩ! Các anh nghĩ những thánh hiệp sĩ là phục vụ ai?!"

Khi một hộ vệ trở thành một thánh hiệp sĩ, họ sẽ gặp Holy King và thực hiện nghi thức dâng lên thanh gươm của họ. Tương tự, khi có sự thay đổi Holy King, những thánh hiệp sĩ sẽ gặp ông ta và dâng lên thanh gươm của mình để thể hiện sự phục tùng Holy King và thề nguyện lòng trung thành của họ. Vì vậy, mọi người ở trong nhóm những thánh hiệp đã thề nguyện với lưỡi kiếm của mình với Holy Queen.

" Hay là các ngươi không có?" Tông giọng của cô ấy thay đổi ngay lập tức. Sau khi nóng lên, cô bình tĩnh lại ngay, và giọng của cô lấp đầy với một lạnh lùng. " Có phải Holy Queen-sama đã sai khi mong muốn hạnh phúc cho những người nhỏ bé và một đất nước nơi không có ai phải khóc?"

" Ngài ấy không sai! Nhưng... phụ thuộc vào tình huống... chúng ta cần phải thay đổi."

"Ai? Ai cần thay đổi? Nói với tôi, vậy. có dạng công lý nào cao hơn là "không phải hy sinh bất kỳ ai!?"'

Gustavo không thể mở miệng ra.

Neia nhận ra rằng cô đã nhầm lẫn nãy giờ.

Cô ấy không bị khống chế bởi ý chí trung thành với Holy Queen, người mà cô thề nguyện phục vụ.

Remedios nói rằng người ta nên thực thi công lý. Tuy nhiên, đó là một con đường chông gai, tuy khó để đi, người ta nên lăn lộn để vượt qua tất cả những khó khăn đó theo cách của họ và tiếp tục tiến tới mà không quan tâm đến những gì xung quanh họ.

Hy sinh số ít để cứu nhiều người hơn, và cứu tất cả mọi người không quan trọng lớn hay nhỏ; cái nào mới thực sự là đúng đắn?

Điều đó quá rõ ràng.

Rõ ràng là cái sau. Tuy nhiên, nó quá lý tưởng, và một người bình thường sẽ ngay lập tức từ bỏ. Tuy nhiên, sau khi biết điều này, Remedioss vẫn nhất quyết cứu tất cả mọi người.

Cô giữ một lý tưởng kiên quyết mà một người bình thường sẽ bỏ ngay lập tức.

Đó là tại sao cô là đội trưởng của hội thánh hiệp sĩ, thánh hiệp sĩ cao cấp nhất trong tất cả họ.

Remedios là người duy nhất tìm kiếm định nghĩa công lý cao cả của mình, và những người khác không thể hiểu điều này là những người đáng thương.

Nhiều thánh hiệp sĩ cúi đầu trong xấu hổ. Có lẽ họ đều cảm thấy như vậy.

Nếu người ta xem công lý của Sorcerer King là "giết một người để cứu ngàn người" là công lý của một vì vua, vậy công lý của Remedios là "một hay một ngàn, tất cả họ đều như nhau" là một lý tưởng - sáng chói nhất của công lý.

Cả hai đều đúng, không ai sai cả. Thậm chí vậy -

Vậy là không có sức mạnh là không có công lý?

Ví dụ, nếu như Remedios mạnh hơn - nếu cô ấy sở hữu sức mạnh như một vị thần mà Neia không thể tưởng tượng nổi, cô ấy có thể cứu được đứa trẻ, và cứu những cư dân của thành phố. Như vậy, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp hiện tại.

Cô ấy đã bị sa lầy ở đây bởi vì không có cách nào làm điều đó mà không có hy sinh.

Để thực thi công lý cần có sức mạnh. Ahhh, mình muốn trở nên mạnh hơn... như vậy, mình có thể quét sạch tên độc ác Jaldabaoth ra khỏi đất nước này...

"... Thứ lỗi cho ta vì xen vào khi các ngươi đang bế tắc, nhưng các ngươi sẽ không đi tới đâu nếu cứ thế này đâu."

Giọng nói lạnh lùng đặc biệt thổi bay đi bầu không khí nóng bỏng.

" Bệ hạ..."

"Đội trưởng Custodio. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô chỉ khiến cho kẻ địch biết được sự hiệu quả của con tin. Theo quan điểm của ta, cô sẽ không thể chinh phục được thành phố này mà không hy sinh bất kỳ ai."

" Nhất định là không. Chắc chắn là có một cách tốt hơn để làm được nó. Một cách mà không ai cần phải hy sinh và không ai cần phải buồn đau!"

Đáp lại với giọng nói nghe như đang bị chảy trào ra khỏi cổ cô, Sorcerer King trả lời dứt khoát.

"Ta không nghĩ một cách như thế tồn tại... chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu điều này tiếp tục, quá khứ sẽ lặp lại."

Remedios cắn chặt môi. Một dòng màu nhỏ chạy xuống từ đó.

"... Vậy... Đội trưởng, Chỉ việc hy sinh đứa nhỏ đó."

" Nó --!"

"Hừm. Để việc đó cho ta. Vì quá nhiều thời gian đã trôi qua, ta nghi ngờ rằng cô có khả năng giải quyết việc này với một sự hy sinh nhỏ, thậm chí nếu cô có liều chết đi chăng nữa."

" Nó thật sự ổn chứ?" Neia không thể giữ được buộc miệng hét lên. "Bệ hạ phải bảo toàn mana để đấu với Jaldabaoth; không phải sử dụng mana trước khi đấu với Jaldabaoth sẽ khiến trở nên bất lợi sao?"

" Đúng như ngươi nói, cô Baraja. Tuy nhiên, không còn cách nào khác để cứu thêm nhiều người... trong khi ta không thể cam đoan là sẽ không có mất mát, nhưng ít ra, sẽ có ít hơn nếu là cô thực hiện. Thấy sao? Cô sẽ để việc đó cho ta chứ?"

" Vậy thì sẽ vẫn ... phải hy sinh..."

" Không may là thế, đội trưởng Custodio."

Remedios cúi đầu và rời đi mà không nói một lời. Cô bước đi hướng đến thành phố -- nơi mà những dân quan đang nhìn với vẻ không thoải mái.

" Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ. Thay mặt cho đội trưởng, xin cho phép tôi, Gustavo, cầu xin ngài trợ giúp chúng tôi."

"Ừm... Chà, tuy là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng ngươi sẽ cảm ơn ta vì điều đó, đúng chứ?"

Mọi người ở đây đều bối rối với câu hỏi của Sorcerer King, nhưng họ ngay lập tức trả lời với sự đồng ý. Neia không bỏ lỡ sự lo lắng trong trái tim của họ vì sao ông ấy lại hỏi một câu hỏi đương nhiên đó.

"Nào bây giờ? Ta sẽ tự mình dọn dẹp thành phố này. Các vị nên để mắt trông chừng liệu có con cá nào lọt ra khỏi lưới thì hãy giết hay bắt chúng nhé. Cá nhân ta thì ta muốn bắt bọn chúng để hỏi chúng về những thông tin. Còn nữa, ta sẽ sử dụng undead, vậy nên đừng quá kích động."

Nói thế, Sorcerer King hướng đến cánh cổng thành phố mà không đợi câu trả lời.

" [Greater magic Seal], [Mass hold Species] "

Sorcerer King không dừng bước khi thi triển những phép thuật của mình.

Sau khi thi triển hai phép đó, ông vẫy tay và gọi lên nhiều cái bóng đung đưa.

Có tổng cộng mười tên cả thảy.

Chúng tỏa ra aura độc nhất của undead, thứ mà sinh vật sống không thể chịu đựng được. Dạng bán trong suốt mờ ảo của chúng thể hiện cảm xúc đau khổ.

Chúng là Wraith - hồn ma. Neia đã một lần nghe về chúng trước đây rằng là chúng sẽ lấy hình dạng của những chủng tộc mà chúng thấy, từ lớp học kiến thức về quái vật của cô. Tuy nhiên, vẻ đáng sợ của chúng trông như bóng của 3 người bị trộn vào cùng với nhau, không như những gì lớp học nói.

" Ngươi, High Wraith."

Những cái bóng trông khổng lồ đi theo Sorcerer King khi ông đi tới. Cỏ dưới chân chúng sụp xuống như thể bị tàn đi. Chúng đã màu nâu bởi mùa đông, nhanh chóng co lại bởi bị mất hết nước.

" Tới đằng kia và đợi chỉ thị từ ta."

Những undead di chuyển đồng bộ hoàn hảo, không bị ảnh hưởng của lực hấp dẫn, và chúng trôi nổi nhanh trong không khí. Trong giây lát, những undead tan chảy thành màu xanh của bầu trời trên đầu, và thực tế là cô không thể thấy chúng bằng đôi mắt mà cô vẫn tự hào chỉ khiến cô càng thêm sốc.

Trong khi cô đang tự hỏi nó có ổn không để nhờ giải thích chi tiết của những loài undead đó, Sorcerer King, người có thể lập ra những kế hoạch chiến đấu hoàn hảo chắc chắn sẽ không bỏ qua điều đó.

" Chúng, chúng là..."

" High Wraith. Vì chúng là những sinh vật phi vật chất, chúng có thể đi xuyên qua những bức tường và những chướng ngại vật khác... dĩ nhiên, chúng không thể đi qua mọi thứ mà không có giới hạn... ngươi chắc hẳn không muốn biết chi tiết đâu nhỉ? Chà, chúng là một trong sự chuẩn bị của ta để chiếm thành phố. Nào, vui lòng chờ ở đây, cô Baraja..."

"--- Xin cho tôi đi cùng với ngài."

"Hừm... Nếu vậy, hãy mang item này vào cổ cô đi."

"Đây, đây là?"

Sorcerer King lôi một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao năm cánh, gắn một viên Carmelian lớn ở giữa.

" Item này cho phép ngươi miễn nhiễm với sợ hãi. High Wraith có khả năng phát ra sự khủng bố... Để ta nói điều này trước. Tiếp theo, ngươi sẽ đi vào một nơi hoàn toàn hỗn loạn. Mọi người bị khống chế bởi nỗi sợ có thể thỉnh thoảng thể hiện sức mạnh đáng sợ. Thậm chí ta có thể không bảo vệ được cho ngươi, vậy ngươi vẫn muốn theo chứ..."

" --- xin cho phép thần được đi theo ngài."

"H-Hừm. vậy, vậy sao? Ta hiểu rồi."

Neia đeo chặt sợi dây chuyền vào cổ mình.

"Thậm chí vậy... đau buồn, chúng là chiến tranh, ngươi biết đây. Làm sao mà chiến tranh mà không có thương vong?"

Neia mỉm cười đau khổ đáp lại lời chế nhạo nhẹ nhàng của Sorcerer King.

Dĩ nhiên, đó không phải là ý nghĩa của Remedios. Sorcerer King không thể hiểu nhầm ý nghĩa của những lời của cô ấy được. Đây chắc hẳn là cách Sorcerer King pha trò, nhưng thậm chí vậy...

Có vẻ bệ hạ không đặc biệt có tài năng việc pha trò.

Có lẽ đây là điểm yếu duy nhất của Sorcerer King. Khi những suy nghĩ đó trong đầu Neia, họ đã tiếp cận gần cánh cổng thành phố.

"Rút lui, những thánh hiệp sĩ. Ta sẽ chinh phục thành phố này bây giờ. Di chuyển lui sau... ta tin rằng các ngươi nên rút lui đủ xa đấy?"

Sorcerer King ra hiệu những thánh hiệp sĩ đứng sau cùng và rồi, ông ấy bước vào cổng thành phố, như thể đang đi tản bộ trên một cánh đồng trống.

" Lùi lại! Nếu ngươi không lùi lại nhanh lên, tên nhóc này sẽ --"

Kịp lúc, Sorcerer King lao vào Bafolk đang giữ con tin.

Thật khó để nói những biểu hiện trên mặt của bán nhân loại. Nó chắc chắn là sốc. Những bán nhân loại khác xung quanh Bafolk đó chắc hẳn cũng có cùng nét mặt như vậy. Không, thậm chí Neai cũng bị sốc nếu cô bất ngờ thấy Sorcerer King.

"... undead!?"

Sau đó, những từ "undead" lan tỏa xuyên suốt hàng ngũ của những bán nhân loại.

"Đúng vậy. À, ta tin rằng chúng được gọi là "Sự Sống"? Ta đã được nghe một lần, nhưng ta không tin trí nhớ mình lắm."

"Cá-Cái gì? Tại sao ngươi? Có chuyện quái.. ngươi thật sự là... không, một con người?". Ánh mắt Bafolk quay sang Neia. "Ngươi! Ngươi điều khiển sinh vật undead đó đúng không? Thật là một gã đáng sợ!"

Những suy nghĩ như. Tôi không phải là necromancer, hay Ngươi đang vô lễ với Sorcerer King đấy, chạy qua tâm trí Neia, nhưng cô tiếp tục giữ im lặng.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang khi ngươi đang hỗn loạn, nhưng---"

"--- Lùi lại, undead! Hay là đứa trẻ này sẽ nhận nó!"

Bafolk siết chặt cánh tay vào cổ họng cậu bé.

Không còn dấu hiệu sống nào trên gương mặt cậu bé. Ánh mắt long lanh của nó phản chiếu hình ảnh của Sorcerer King, nhưng nó không phản ứng. Thậm chí vậy, cậu bé vẫn đang thở hổn hển khi đang bị siết lấy cổ họng.

"Fuhahaha! Ngươi thật sự đang cố gắng dùng một sinh vật sống như một con tin chống lại ta sao, một undead? Ôi trời, ô trời."

Mắt của Bafolk mở to. Biểu hiện của hắn rất kinh tởm, và Neia hiểu mơ hồ lý do cô vẫn giữ được bình tĩnh như thế này bởi vì cô đang đứng sau một ngọn núi là Sorcerer King.

"Con người! Gọi undead đó lui!"

Ta không có điều khiển ngài ấy...

"Hừm. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"

"Cái gì? Ở yên đó! Lùi lại ngay!"

Có lẽ có cảm nhận được gì đó, nhưng Bafolk bước lùi một bước lui sau trong khi vẫn giữ con tin.

Khi cô nhìn kỹ lại xung quanh, cô có thể thấy hình dáng của những đứa trẻ khác. Có phải chúng được mang đến đây cũng để làm con tin không? Thậm chí vậy, chúng không có vẻ muốn giết con tin của chúng để dạy họ một bài học. Chúng chắc chắn đang nghĩ. Để sinh vật sống làm con tin sẽ có tác dụng với undead, kẻ là kẻ thù của sự sống?

Neia cảm thấy gì đó như một cơn gió đen cuộn qua cô. Ngay lúc đó, tất cả những Bafolk đứng yên tại chỗ. Thậm chí vì Sorerer King đã ra mặt, mọi người hiện tại vẫn tiếp tục lặng thinh, tìm hiểu ông ta vậy nên không để lỡ một cử động nào của ông, nhưng điều này thay đổi ngay lập tức. Mắt và miệng chúng mở to, và gương mặt chúng quạu lại một cách vô cùng xấu xí. Còn nữa - không chỉ những Bafolk. Thậm chí đứa trẻ sắp chết cũng thể hiện sự thay đổi đột ngột này.

Trong khi cô không thể đọc được gương mặt của bán nhân loại, Neia hiểu cảm xúc của con người. Nỗi sợ được viết trên gương mặt đứa trẻ. Nó tuyệt đối, không thể tưởng tượng, và nổi sợ áp đảo.

"Aiiiiieeee!"

Bafolk hét lên một cách kỳ lạ --

" --- Hừm. Giải phóng [Mass Hold Species] ."

Một vòng tròn phép thuật xuất hiện, và một vài loại phép bay tới từ Sorcerer King. Lúc sau, một lượng lớn bán nhân loại và những đứa trẻ con tin đứng yên tại chỗ như những bức tượng gớm ghiếc, gương mặt của họ vẫn đang xoắn lại. Tuy nhiên, chúng không trông như đã chết. Cô có thể nghe tiếng thở nhẹ -- không đều, nhưng vẫn thở.

Và rồi, phía trên chúng - vô số tiếng kêu gào từ gần bức tường thành phố. Sau đó, tiếng thump, thump của thịt bị đập đến từ đằng sau Neia.

" Được rồi, chúng ta đi nào."

Cô thất thần một chút bởi âm thanh đó, khi cô nhìn lại phía trước, ngay cánh cổng -

" [Greater Break Item] ."

--- Một tiếng rền chát chúa vang lên. Đó là âm thanh của cánh cổng rớt xuống như mưa.

"Như mình nghĩ, phá hủy những tòa nhà với cái này sẽ hao hụt rất nhiều mana... mặc dù mình không sử dụng nó như thế này ở đó... mình đoán là tất cả mình có thể làm lúc này là chấp nhận thực tế mình cần chọn mục tiêu đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau tất cả, ngươi không thể xem thường những thứ nhỏ nhặt được."

Sorcerer King lẩm bẩm với chính mình khi ông ấy đi qua cái gò của những mảnh vụn của cánh cổng và đi qua cổng thành phố, không một ai chặn ông lại.

Tình huống thay đổi quá nhanh làm có Neia bối rối và không thể di chuyển. Khi lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười với chính mình.

Sorcerer King đã phá hủy cánh cổng thứ hai mà những thánh hiệp sĩ đã rất khó khăn chỉ làm nó cong.

Sức mạnh thật sự không công bằng...

Cô chạy nhẹ lắc lư sau Sorcerer King, và ông ta quay lại trước những Bafolk đang bất động.

"Vậy, làm gì với chúng giờ?" Ông nói, trong khi ra chỉ về những bán nhân loại và những đứa trẻ chúng đang giữ. "Nó chỉ là tạm thời, ngươi biết đấy. Hãy trói tất cả những tên ở đây lại."

"Vậy thần sẽ gọi những thánh hiệp sĩ đằng kia."

" Như thế được đấy. Không may, ta vẫn đang tỏa ra aura sợ hãi. Bất cứ ai bước vào nó sẽ thấy sợ hãi. Vì vậy, làm ơn nhắc họ giữ một khoảng cách thích hợp. Ta tin rằng những linh mục chắc hẳn có [Lion's Heart] trong khi những thánh hiệp sĩ có... hừm, nói họ sử dụng [ Under Divine Flag], thấy nó như thế nào?"

"Ngài chính xác biết về nó..."

Sorcerer King cười, và rồi bước qua những Bafolk, như thể đi qua khe hỡ giữa bọn chúng.

"Gooohhh!!"

Một Bafolk trông mạnh mẽ rớt xuống từ bên trên với một tiếng gầm, giữ một ngọn thương. Hắn chắc chắn nhảy xuống từ bức tường của thành phố.

Mắt hắn đỏ chót và miệng thì đang sùi bọt mép. Nó rõ ràng là không ở trong trạng thái tâm lý bình thường. Trông như thể hắn đã phát điên.

"Ta hiểu rồi. Bạo tính... không, Hóa Cuồng? Nhất định nó đề kháng được sự sợ hãi và những hiệu ứng tâm trí khác - oops."

Sorcerer King né tránh mũi thương đâm vào một cách điệu nghệ. Nó dứt khoát, di chuyển hiệu quả, một con độc nhất đã được rèn luyện. Tuy nhiên, do sự né tránh của Sorcerer King khiến một Bafolk đã bị hóa đá cuối cùng lại bị đâm bởi đồng loại. Mũi thương đâm xuyên qua cơ thể nó, và nó đổ sụp xuống đất, máu tung tóe ở khắp mọi nơi.

Bafolk cuồng nộ không có vẻ như phân biệt được địch ta nữa.

"Cho ta chút thời gian nào."

Bafolk vung cây thương. Phải chăng hắn ta sẽ quét qua bằng nó? Tuy nhiên, Neia không thể phóng tên được.

Sorcerer King tiếp cận Bafolk, như thể ông muốn chặn phát bắn của cô.

Nhất định, sẽ khôn ngoan đi rút ngắn khoảng cách dựa theo độ dài của cây thương. Tuy nhiên, chiêu tiếp theo của Sorcerer King thì vượt xa dự đoán thông thường.

Với một chuyển động nhanh nhẹn, ông ấy nhấn đầu của Bafolk từ trái sang phải.

Có lẽ bởi vì Sorcerer King mạnh một cách bất ngờ, nên Bafolk không thể thoát ra được khỏi tay của Sorcerer King dù hắn dãy dụa như thế nào đi nữa. Từ bỏ việc đó, Bafolk nghĩ đến một cách khác, hắn siết phần trước của cây thương và đâm nó vào Sorcerer King. Không, chính xác mà nói, Neia thấy nó như thể đã đâm xuyên qua Sorcerer King.

Tuy nhiên, Sorerer King không hề nao núng. Có lẽ một phép thuật phòng thủ đã ngăn nó lại.

" Ngươi không như gã Troll đó."

Với một tiếng rốp đáng sợ, những con mắt của Bafolk nổ ra khỏi hộp sọ.

Đây rõ ràng là một vết thương chí mạng. Không, người ta có thể nói rằng nó thậm chí còn tệ hơn một vết thương chết người.

Sorcerer King rời đi, và Bafolk đổ sụp xuống mặt đất. Tay chân nó giật giật trên mặt đất, nhưng thật khó để nói rằng những chuyển động đó là có ý thức.

"Thần, thần có thể hỏi ngài đã làm gì được không ạ?" Neia lo lắng hỏi từ đằng sau, và Sorerer King giũ bụi khỏi tay khi trả lời một giọng thờ ơ.

" Ta nghiền nát sọ hắn. Đôi khi, những cuồng nhân vẫn không bị gục thậm chí khi dính một vết thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu ngươi phá hủy não chúng, nó sẽ ổn... Còn nữa, nó thật sự rất yếu. Chỉ cứng hơn vỏ trứng chút xíu... đùa ta chắc?"

Mặt Neia giật mạnh.

Bệ Hạ thật sự không có bất kỳ một chút khiếu pha trò nào...

"Được rồi, cô Baraja, gọi những thánh hiệp sĩ đi. Nói với họ bảo vệ khu vực này, vậy ta-chúng ta có thể tiếp tục tiến tới trước cùng nhau."

"Vâng!"

Neia chạy ra ngoài hết tốc lực, tới nơi những thánh hiệp sĩ đang đứng. Khi đó cô thấy nhiều Bafolk nằm dưới chân của những thánh hiệp sĩ.

Vì chúng không thể chạy ra từ đằng cổng, chúng chắc chắn là những Bafolk cố gắn chạy trốn khỏi Sorcerer King, nguồn cơn nỗi sợ hãi của chúng, và chọn việc nhảy xuống khỏi bức tường, và đây là kết quả.

Sau khi đến chỗ những thánh hiệp sĩ, Neia vội vã nhắc lại những chỉ thị của Sorcerer King. Sau đó, cô vội vàng quay lại hết tốc lực đến bên Sorcerer King.

Sau khi Neia quay lại, Sorcerer King nói, "Vậy chúng ta đi nào." Và tiến vào những con đường của thành phố.

Câu hỏi là tại sao không có Bafolk mới nào đến sau khi cánh cổng bị phá vỡ ngay lập tức bay mất.

Neia nghe hết tiếng rên rĩ này đến tiếng kêu gào khác. Nó khiến cô nghĩ thành phố không sự sống này đang kêu gào.

"Đây, đây là..."

" Ta đã ra lệnh cho những undead ta thả lúc nãy phát tán nỗi sợ hãi. Đây là kết quả. Một vài con tin có thể bị giẫm đạp trong hoảng loạn... Chà, tất cả những gì ngươi có thể làm như là một tai nạn đáng buồn. Từ bỏ họ."

Cô đưa mắt nhìn ra xa, và một đám Bafolk đang chạy hướng đến họ, với sự tuyệt vọng - chắc chắn - trên những gương mặt chúng. Chúng trông như những con mồi đang bị săn đuổi, và Neia cảm thấy chút đáng thương cho chúng.

Chúng phải đã chịu được với nỗi sợ hãi kinh khủng. Mặt khác, tại sao chúng lại chạy về hướng của kẻ mà thậm chí còn mạnh hơn những sinh vật undead mà chúng đang cố chạy trốn chứ?

"Hừm... Không có dấu hiệu của con người nhỉ? Như vậy - [Maximize Widen Magic - Fireball] "

Sorcerer King phóng ra một quả cầu lửa vào trung tâm của bầy Bafolk, và nó nổ ra một ngọn lửa khổng lồ. Sau khi biến mất, xác của những bán nhân loại rớt xuống như mưa ở khắp mọi nơi.

" Trong khi đợi ở đây có lẽ là điều tốt nhất để làm... kẻ địch có vẻ có thủ lĩnh. Hắn ta đang đợi ở quảng trường gần trung tâm thành phố, và hắn ta ngăn được nỗi sợ của High Wraith, chúng ta đi nào... ngươi nghĩ sao?"

"Thần tin rằng tất cả sẽ ổn nếu chúng ta làm như mong muốn của bệ hạ."

"Thật sao? Vậy đi nào."

Mỗi khi họ bước một bước tới trước, tiếng hét của những linh hồn lạnh lẽo như vang vọng ở khắp mọi nơi, như thể một cuộc đại tàn sát ở nơi này. Còn nữa, vì bán nhân tộc thiếu vệ sinh, đồ ăn thừa, phân, nước tiểu của chúng ở khắp mọi nơi, chúng làm Neia nhăn mũi.

"... Nói đến nó, cô Baraja, nên làm gì với những thứ ở kia?"

Cô nhìn theo hướng Sorcerer King đang chỉ. Có một nhóm con người lõa thể ở đó.

Bất kể giới tính, tay của họ bị đóng đinh vào những miếng gỗ được chôn vào đất. Trong sự nổ lực chạy trốn vì sợ hãi của họ, họ đã vùng vẫy mãnh liệt, và tay của họ phủ đầy máu tươi.

Rất có khả năng, họ là những hàng rào làm từ con người.

Họ trông kiệt sức, da bọc xương, nhưng có vẻ tính mạng họ không bị nguy hiểm.

Cô đã tấn công thành phố này để giải phóng những người dân. Tuy nhiên nếu cô tiếp tục theo sau Sorcerer King, Neia sẽ không làm bất cứ gì cả. Nếu đã như vậy, giúp đỡ họ bây giờ và đưa họ đến nơi an toàn là việc nên làm lúc này. Tuy nhiên, có một điều khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Cô nên làm gì nếu những người dân bị tấn công bởi bán nhân loại khi họ đang di tản?

Thật nực cười. Mình đang lưỡng lự điều gì chứ? Đội trưởng sẽ chọn giúp họ mà không chần chừ. Và lý do tại sao mình không thể là... là bởi vì sức manh... sau tất cả?

"Ngươi bối rối, hừm. Vậy để họ như vậy đi. Không có bất cứ bán nhân loại nào ở gần đây. Để họ như vậy chắc hẳn an toàn hơn. Chúng ta đi nào."

"Vâng!"

Trong khi cô vẫn còn những nghi ngờ, Neia tiếp tục theo sau Sorcerer King vào quảng trường thành phố. Tại sao Sorcerer King tiến tới mà không lưỡng lự một chút nào? Mặc dù cô cảm thấy nghi ngờ, cô tự thuyết phục bản thân bằng cách "Ngài ấy hẳn đã sử dụng phép thuật."

Ngay sau đó, hai người họ đến quảng trường trông như một khu chợ với những con đường ở khắp mọi nơi.

"Hừm... Như ta nghĩ, không có cách nào có thể giải quyết mà không có người hy sinh."

Cô nhìn theo ánh mắt của Sorcerer King, và có nhiều xác người và xác của bán nhân loại lộn xộn với nhau. Chúng chắc hẳn là những người đã bị giẫm đạp tới chết trong hỗn loạn của sự sợ hãi.

"... Nó không thể khác được."

Trong khi Sorcerer King đang pha trò đùa, tấn công thành phố này bằng vũ lực thì chắc chắn sẽ khiến một lượng lớn thương vong. Đi với nó, để Sorcerer King sử dụng sức mạnh áp đảo của mình chinh phục thành phố này sẽ tối thiểu hóa số lượng sinh mạng bị mất.

Sorcerer King cười lặng thinh, và ông ấy chỉ vào trung tâm của quãng trường bằng việc hất cằm.

Có một bán nhân loại ở đó, kẻ to lớn hơn tất cả những đồng loại của hắn.

Cái sừng cong giống như một con sơn dương, và hắn ta bao phủ trong lớp lông bạc. Thể chất hắn vượt trội có thể thấy rõ ràng hắn không phải là một bán nhân loại bình thường.

Trên chóp của những cái sừng được bọc bằng một cái vỏ vàng với những lỗ khảm đá quý, và hắn mặc một miếng giáp ngực màu xanh lá được trang trí họa tiết như mai rùa. Hắn mặc một cái áo choàng màu đỏ màu nâu đỏ là từ da thuộc. Tay trái hắn giữ một cái khiên lớn với một viên topaz gắn trên nó, trong khi tay phải giữ một thanh kiếm to bản - bastard sword có lưỡi kiếm ánh vàng. Trang bị lộng lẫy của hắn minh chứng cho một chiến binh uy nghi đầy can đảm và tàn bạo.

Hắn là bán nhân loại đáng sợ và được rèn luyện tốt nhất. Hắn chắc chắn là chúa tể của của những đồng tộc của mình.

Nếu chỉ một mình Neia, cô sẽ chạy trốn đối thủ này với tất cả sức mạnh của mình.

"Tuyệt diệu. Ta tự hỏi item nào giúp ngươi ngăn chặn nỗi sợ."

Những lời nói thích thú của Sorcerer King nhắc đến item ma thuật làm trang sức của bán nhân loại. Hắn có những chiếc nhẫn trên cả hai bàn tay và những viên đá quý treo trên cổ hắn phủ đầy trước ngực. Có những thứ treo lủng lẳng hai bên thắt lưng hắn, những thứ có thể là một bộ xương sọ trẻ em con người đính lại với nhau.

Con mắt xanh của tên bán nhân loại thăm dò Sorcerer King đang lại gần, và rồi ánh mắt hắn chuyển sang Neia.

" Một Undead mới xuất hiện... và có phải kẻ triệu hồi ở phía sau không?"

Bán nhân loại giấu mình sau tấm khiên lớn, như thể cảnh giác đòn tấn công bằng ánh mắt như kiểu Medusa.

"Không tệ. Ngươi đã thành công đẩy lùi thành phố này, bộ tộc của ta ở điểm này... Ngươi, kẻ điều khiển kẻ thù của tất cả sự sống, người sử dụng ma thuật đáng sợ. Xưng tên đi."

Bafolk chỉ thanh gươm của hắn vào Neia.

"--- Không, đợi đã, ngươi nhầm rồi. Không phải ta!"

"... Cái gì?"

Cô nhìn vào Sorerer King nhờ giúp đỡ và ông ấy đang khoanh tay nhìn vào Neia.

" Vậy là ngươi đã hiểu rồi. Đúng thế, là cô ấy. Cô ta là chủ nhân của ta."

"Không, không! Chờ đã, chờ đã! Bệ hạ!!!"

Ông ấy đang nói cái quái gì vậy? Thật sự, ông ấy hoàn toàn không có tài năng đùa giỡn.

Khi ông thấy Neia đang vẫy tay trong hoảng loạn, Sorcerer King cười khúc khích.

"Ừm. Giờ cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Ể?"

"À - nó chỉ là một trò đùa ngu ngốc thôi."

Tung chiếc áo choàng của mình với một cử chỉ đầy nét vương giả của một vị vua, Sorerer King quay qua hướng bán nhân loại trước ông.

" Ta chính là người đã phái những undead đến cho người. Ta là vua undead, người cai trị một đất nước ở hướng đông bắc, đức vua của vương quốc Sorcerous, Sorcerer King Ainz Ooal Gown. Và tên của ngươi là gì?"

" Tên ta là Buser - Grand King Buser... Oi Sorcerer King, còn người phụ nữ bên cạnh ngươi là sao?"

"Cô ta là thuộc hạ của ta. Chà, Vậy ngươi muốn gì? Bị giết bởi ta? Hay quỳ xuống quy phục? Chọn điều ngươi muốn đi."

" Với tên ta là một chúa tể, quỳ gối quy phục một lần là quá đủ rồi!"

Buser nâng khiên lên và tiến tới, nâng thanh gươm của hắn vào tư thế ngang. Hắn trông như một con dê sắp sửa húc tới.

"Hừm... Vậy ta sẽ chơi với ngươi một lúc vậy --- Cô Baraja, ngươi chỉ cần ngồi xuống và xem thôi. Nói đến nó, này dê. Ngươi trang bị với tất cả các loại item ma thuật, nhưng ta xác định không có ma thuật từ những thứ ở thắt lưng người. Đó có phải là một loại item đặc biệt không?"

"Fuhahaha. Đây là mốt đấy. Chúng chỉ là xương thôi."

"Hừm... Điều đó làm ta nhớ đến những thuộc hạ của ta."

Neia giật mình từ đằng sau khi nghe thấy điều đó. Vậy ra ông cũng có những thuộc hạ như vậy...

" Chúng có hình dạng rất đẹp, đúng không? Chúng là những thứ tốt nhất ở thành phố này có thể có đấy."

"... ta hiểu rồi. Ta đồng cảm với cảm xúc của ngươi. Nó có vẻ như kiểu thời trang này khá quan trọng. Những nữ hầu đã dạy ta về nó rất tốt... được rồi, chúng ta bắt đầu nào [Creater Greater Item] ."

Sau khi thi triển phép, một thanh gươm đen tuyền xuất hiện trong tay của Sorcerer King.

Tại sao bệ hạ lại sử dụng vũ khí?

Sorcerer King là một magic caster chú thuật. Và là một người hàng đầu về nó.

Như vậy, vũ khí chỉ được sử dụng sau khi ông ấy hết mana và lựa chọn. Magic Caster chú thuật biết điều này rất rõ, đó là tại sao họ không chạm vào bất kỳ vũ khí nào.

Sorcerer King chọn đấu với một thanh kiếm phải là có lý do.

--- Có thể nào ngài ấy đã sử dụng một lượng lớn mana? Nó thật tệ... bệ hạ đến đây để chiến đấu với Jaldabaoth...

Sau khi lặp lại nhiều lần phép [fireball], phép dùng để bất động một lượng lớn kẻ thù, và rồi - ông đã triệu hồi một lướng lớn undead - cô có thể hiểu nếu mana của ông bị suy giảm trầm trọng.

Phép triệu hồi những undead đó phải là bậc khá cao...

Trong khi cô không biết High Wraith mạnh như thế nào, chúng rõ ràng là mạnh hơn Wraith. Vì vậy, triệu hồi nhiều High Wraith sẽ yêu cầu một sức mạnh lớn.

Nếu là bình thường, mỗi khi một linh mục thi triển một phép triệu hồi những thiên thần, anh ta sẽ chỉ có thể triệu hồi một con một lần. Nếu anh ta sẵn sàng triệu hội những thiên thần yếu hơn, họ có thể gọi tổng cộng 4 con. Với logic đó, ông ấy hẳn phải sử dụng một phép bậc rất cao - có thể một phép không thể tưởng tượng nổi bậc 6.

....Bậc sáu...

Neia nuốt nước bọt.

Ma thuật bậc sáu là một lãnh vực nơi mà chưa ai khám phá ra trước đây. Theo những huyền thoại, Holy Queen có thể sử dụng những phép bậc 4. Đây thì cao hơn của cô ấy hai bậc.

Nó có thể là một lãnh vực ngoài hiểu biết thông thường, nhưng Sorcerer King có thể khiến nó trở thành sự thật.

Có thể, nếu ngài ấy sử dụng phép bậc sáu để triệu hồi, mình có thể hiểu ngài ấy đã sử dụng một lượng lớn mana như thế nào. Nhưng như vậy, không phải sẽ tốt hơn nếu như mình giúp Sorcerer King sao?

Neia nhìn vào lưng của Sorcerer King khi ông ta đang thủ thế chống lại bán nhân loại. Bán nhân loại cô có thể thấy qua vai của Sorcerer King thì rất mạnh, và biết bao nhiêu Neia mới đủ để giúp chống lại hắn. Tuy nhiên, Sorcerer King bản thân là là một người nắm vị trí tối cao, không có dấu hiệu nào ông ấy sẽ chiến đấu mà không chắc sẽ thắng.

Có thể nào bệ hạ là một magic caster thuộc loại ma thuật kiếm sĩ?

Có những lợi ích và hạn chế để cải thiện kiếm thuật và thi triển phép một lúc. Lợi ích bao gồm có thể sử dụng nhiều phương pháp chiến đấu, nhưng hạn chế là người đó chỉ có thể đạt trình độ bình thường ở cả 2 lĩnh vực.

Nếu như vậy, Sorcerer King thì như thế nào?

Hai người họ tìm hiểu về nhau, và rồi từ từ bắt đầu di chuyển.

Họ rút ngắn khoảng cách với nhau, đến khi họ trong khoảng cách cận chiến. Buser ra đòn trước.

" [Shield Bash] - [Húc Khiên] . "

Một cú húc bất ngờ bằng khiên giữ ở trước hắn ta. Và Sorcerer King chặn nó lại với thanh gươm của mình.

Như dự đoán, không thể nào chặn lực từ một cơ thể khổng lồ như thế bất ngờ húc tới. Sorcerer King bị đánh bay đi. Không, chân của ông vẫn chắc chắn đứng xuống đất khi ông tiếp đất, nó thì có gì đó không đúng. Hơn nữa, ông vừa bị hất lui sau.

Trong khi thực tế là Sorcerer King - Người có thể nghiền nát hộp sọ của một Bafolk với tay không - đã bị hất lui thì khá là bất ngờ, chắc chắn một cơ thể xương sẽ không thể hoàn toàn phòng thủ lại đòn tấn công đó. Từ những gì Neia biết, có một võ kỹ cao cấp được gọi là [Fortress] có thể hoàn toàn vô hiệu hóa lực tác động, nhưng nó là một kỹ thuật chỉ duy nhất những chiến binh kỳ cựu có thể sử dụng.

Hai người họ bước tới, và kiếm của họ chạm vào nhau.

Họ tiến lên và lùi xuống trước sau quá nhanh để mắt của Neia có thể theo kịp. Thứ duy nhất cô có thể thấy rõ ràng là những khoảng khắc ngắn ngũi kiếm của họ chạm vào nhau đứng lại tại chỗ.

Nếu Neia tham gia trận chiến này, cô chắc chắn sẽ bị chém chết ngay.

Thép chạm vào nhau với tốc độ cao, và tiếng kim loại vang lên đinh tai tỏa ra xung quanh.

Cả hai bọn họ có sức mạnh cánh tay tương đương nhau, vậy khi họ chạm kiếm, đòn tấn công và phòng thủ của họ diễn ra rất đồng bộ.

Cô nên ấn tượng bởi Buser có thể vung một lưỡi gươm nặng thế với một tay, hay thể hiện sự tôn trọng với Sorcerer King người sử dụng thanh kiếm hai tay trong khi lại là Magic Caster?

Đây là một trận chiến siêu cấp mà cô chưa từng thấy trước đây, và Neia nhận định rằng cô không có khả năng quấy rầy.

Để không vướng vào cuộc chiến của họ, Neia từ từ di chuyển ra đằng sau một tảng đá và che giấu bản thân.

Họ vung kiếm vào nhau như thế, nhưng không ai trong hai người bị thương... nói về điều đó, Sorcerer King có vẻ có chút quá mạnh...

Bộ não của Neia không thể tiếp tục với một magic caster có thể đấu một trận đấu kiếm ở mức độ này.

Có phải ngài sử dụng loại ma thuật đáng kinh ngạc nào không nhỉ?

Tất cả những gì Neia có thể làm quy cho một dạng ma thuật đáng kinh ngạc nào đó mà cô chưa từng nghe tới trước đây.

Thậm chí vậy ---

Nếu điều này tiếp tục, không nghi ngờ gì việc Sorcerer King sẽ thắng. Không, có phải ngài ấy dự định tạo ra trận chiến này vì điều đó?

Undead không cảm thấy mệt mỏi, và họ sẽ không bị lay động trong trận chiến. Tất cả những điều này là bất lợi với Buser. Buser có vẻ đã nhận ra điều này, bởi vì gương mặt của hắn bắt đầu méo mó.

Nếu hắn có vài loại át chủ bài nào đó -

Neia bị sốc. Sorcerer King bất ngờ ném thanh gươm khổng lồ vào Buser.

Sau đó, một ánh sáng hình bán cầu xuất hiện xung quanh Buser và chặn thanh gươm được ném tới.

Bong bóng ánh sáng biến mất, và thanh gươm chỉ làm Buser bị sướt nhẹ.

Điều này thật tệ!

Neia chuẩn bị vội vàng lao tới từ đằng sau chỗ cô nấp. Hiện giờ Sorcerer King không có vũ khí---

"--- Hử?"

Vào cùng lúc đó, một ngọn kích đen tuyền cuối cùng lại nằm trong tay của Sorcerer King.

Buser hẳn cũng cảm thấy như Neia. Mắt hắn mở to như cái đĩa.

"Ngươi không niệm chú đúng không, ngươi làm nó như thế nào... và thanh gươm mà ngươi ném đi đâu rồi..."

" Ta đơn giản chỉ thi triển một phép thầm lặng thôi mà. Đừng lo về nó... Được rồi, thuộc hạ của ta đã dạy ta điều này, nhưng ta không quá tự tin vào kỹ năng của mình. Ta xin lỗi trước nếu ta kết thúc một các vụng về nhé."

Sorcerer King nâng cây kích thủ thế. Ông tỏa ra một cảm giác áp bức kỳ lạ.

Những chiến binh thường có vũ khí yêu thích thì có thể loại giống giống nhau. Kiếm, rìu, chùy, hay những loại như thế.

Sorcerer King sử dụng quán tính vung cây kích của mình. Ông tấn công chân của Buser - nơi khó để phòng thủ -- với một cú quét ngang. Đây là một kỹ thuật người ta chỉ có thể thực hiện với một vũ khí sắc-dài.

Ngay khi Buser đâm thanh gươm của mình xuống thấp cố gắng chặn đòn tấn công, cây kích bất ngờ nảy lên.

Nó là một đòn nhử.

Đây là một chiêu thức đòi hỏi đến sức mạnh của cánh tay để thực hiện, nhưng Buser nâng thanh gươm để chặn nó ngay lập tức.

Như dự đoán, Sorcerer King có sở trường về kiếm, và ông ta không có vẻ thuần thục trong việc sử dụng kích. Trong khi ông có thể thực hiện những đòn tấn công một cách mẫu mực như sách giáo khoa, có vẻ có gì đó kỳ lạ về đòn đánh của ông, và thậm chí Neia cũng có thể chỉ ra bằng chính mắt cô.

Sau khi chặn được quán tính của cây kích, Buser nhảy lui sau.

" [Sandstorm] !"

Những hạt cát từ bên trong thanh gươm tỏa ra như một bức tường, lao tới Sorcerer King. Nó chắc chắn sẽ làm mất tầm nhìn của Sorcerer King hoàn toàn.

Trong khi cô đang nghi ngờ liệu Sorcerer King có tròng mắt hay không, tầm nhìn của một người hoàn toàn bị che khuất là một bất lợi cực kỳ lớn.

" [ Essence Seal] ! [Grand Power Strike] !" ("[ Khóa thực thể], [Cú đánh sức mạnh] !")

Một trong số đó là võ kỹ mà Neia chưa từng nghe thấy trước đây, trong khi cái còn lại là một kỹ thuật cao cấp, một đòn đánh mạnh sẽ đập để gây thêm sát thương. Sau khi sử dụng cả hai, Buser xông lên, nhanh hơn cả trước.

Sừng của Buser với những họa tiết trang trí tỏa lên một ánh sáng dữ dội, và hắn ta trông như một ngôi sao băng.

" Yeeeeart!"

"Hừm!"

Sorcerer King bắt đòn đó bằng cây kích -

"Haha!!"

--- và rồi Buser cười.

Có tiếng kim loại va với mặt đất vang lên phía trước.

Mắt Neia mở to.

" Có thể nào! Một đòn tấn công phân tách!"

Những đòn tấn công phân tách sẽ trực tiếp gây thiệt hại đến vũ khí của đối phương, nhưng sát thương gây ra bị ảnh hưởng rất lớn bởi cả bản chất loại vũ khí và tiềm năng sát thương. Võ kỹ của Buser chắc hẳn là có ý định tăng cường hai thuộc tính đó.

Neia bắt đầu hoảng loạn, nhưng tiếp theo, cô đông cứng khi thấy Buser nhìn chằm chặp với đôi mắt mở to.

"Nó không bị hư hại gì!"

Buser hét lên trong lúc sốc.

"Thứ vũ khí đó là cái quái gì vậy!?"

Khi Buser liểng xiển rút lui, biểu hiện của hắn hoàn toàn thay đổi và không hề có ý định tiếp tục tấn công, Sorcerer King xoay cây kích, tạo ra một hình cung thật đẹp trong không khí.

"... Chà. Ta đã tạo ra món vũ khí này bới ma thuật của mình, ngươi biết chứ? Sao mà nó có thể dễ dàng phá hỏng được?"

"Nhưng những vũ khí được tạo bằng ma thuật thì rất mỏng manh, đúng không?"

"Ồ, có vẻ như ngươi cũng có kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ với ma thuật tạo vũ khí, nhưng thật nguy hiểm khi nghĩ rằng thế giới rộng lớn chỉ có thế, đúng không? Nói cách khác, có những đối thủ có thể tạo ra những vũ khí mà ngươi không thể phá được."

Sorcerer King thả cây kích ra. Cây kích biến mất, như thể nó đã tan chảy vào không khí. Nó hẳn cũng giống như những gì đã xảy ra với thanh cự kiếm lúc nãy.

Sau đó, Sorcerer King làm một động tác nắm lấy, và bây giờ, ông có một thanh trường kiếm ở mỗi tay.

"... Nào rồi, ngươi sẽ làm gì? Đừng nói với ta là đòn đánh đó là chiết lược tất thắng của ngươi nhé? Ngươi có thể giúp ta kiếm thêm kinh nghiệm không?"

Sorcerer King tiến tới trước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.

"... Nếu ngươi còn con át chủ bài nào, tốt hơn hết là ngươi nên nhanh chóng sử dụng chúng đi, được không? Ta không tốt bụng đến mức tha mạng cho những kẻ vô dụng."

"Fu, Fufu! Ngươi đang nói gì vậy, undead!? Đúng vậy, ta rất ấn tượng bởi việc ngươi có thể hoàn toàn phòng ngự được đòn tấn công của ta. Làm rất tốt. Tuy nhiên, không phải là bởi vì ngươi bị ép phải phòng thủ sao? ...Ta biết ngươi sẽ không thấy mệt, vậy ngươi cảm thấy rằng ngươi có thể đánh bại ta nếu ngươi tiếp tục dồn ép ta."

Hắn đã nhìn ra nó!

Neia lại cảm thấy lo lắng. Thậm chí cô đã chú ý đến nó. Buser, một chiết binh giỏi hơn cô rất nhiều, không thể nào không để ý điều đó.

"Ta hiểu rồi. Vậy đó là những gì ngươi nghĩ. Đúng vậy, ngươi đã đúng khi nghĩ như vậy. Nhưng không may, đây không phải là trường hợp đó."

Sorcerer King dang tay ra và tiến đến gần. Những thanh kiếm của ông biến mất như làn khói.

"Coi ---"

Buser đã đâm vào cơ thể không phòng thủ nhanh hơn Neia kịp hét lên.

Và rồi ---

"... Cái gì?"

Buser điên cuồng, vung đi vung lại thanh kiếm của hắn.

"Tại sao! Tại sao! Đây là cái gì!?"

Hắn hét lên với mỗi đòn chém xuống. Đó là bởi vì Sorcerer King không bị tổn hại mặc dù nhận tất cả đòn đánh.

" Như vậy ---"

Buser giơ tấm khiên của hắn và sử dụng võ kỹ. Nhưng, Sorcerer King vẫn đứng im không di chuyển dù bị một tấm khiên đập vào.

Thay vì đó, nó khiến Buser bật lui.

"Tại sao... ta-tại sao..."

Con người thường khó đọc được biểu cảm của bán nhân loại, nhưng ngay lúc này thì rất dễ.

Gương mặt hắn hiện giờ thể hiện nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

"... Võ kỹ là kỹ thuật mà ta chưa biết. Có phải võ ký bắt nguồn từ những kỹ năng, hay chúng là ma thuật của chiến binh? Thậm chí đến tận bây giờ, ta vẫn không biết. Tuy nhiên, Không phải ngươi cảm thấy khi người chiến đấu với một đối thủ ngang tầm, chiến thắng có thể quyết định bởi kinh nghiệm và hiểu biết về võ kỹ? Đó lại tại sao ta nhận đòn tấn công của ngươi trực tiếp. Tuy nhiên... Ngươi đã trình diễn hết cho ta xem chưa đấy?"

Sorcerer King nhún vai một cách cường điệu, và cùng lúc ông ta tháo ra một trong chín chiếc nhẫn mà ông đeo trên những ngón tay.

Ông không làm gì khác. Đó là điều duy nhất Sorcerer King làm. Tuy nhiên - một làn sóng đáng sợ bất thường và không khí lạnh lấp đầy xung quanh.

Neia vội vã nhìn lên bầu trời. Cô hầu như đã nghĩ rằng mặt trời đã bị đóng băng và vỡ tan. Tuy nhiên, mặt trời vẫn ở đó, tỏa sáng rực rõ.

--- Vậy có thể sự lạnh lẽo này và luồng khí đen tuyền là thứ được giải phóng bởi Sorcerer King? Có thể nào chỉ một người có thể làm được như thế này?

Đây, đây là Sorcerer King. Đây là hình dạng thật sự của magic caster giết một đôi quân hàng vạn người...

"Và bây giờ có vẻ -- không cần phải đánh với ngươi nữa."

Ông ấy bước thong dong hướng về phía Buser.

Buser, mặt khác, run rẫy bước lui một bước. Nó như thể bị đẩy lui bởi một áp lực vô hình tỏa ra từ Sorcerer King.

Buser có thể cảm thấy sự hiện diện bất thường sắc bén hơn Neia. Hắn rõ ràng hiểu rõ thực tế là Sorcerer King không phải là một đối thủ hắn có thể đấu. Các lông hắn dựng đứng lên đã chứng minh điều đó.

"Chờ, Chờ đã. Không, đợi một chút. Tôi cầu xin ngài, chỉ đợi một chút!"

Buser nâng tay phải lên và để thanh gươm đang cầm rơi xuống đất.

"Đầu--- đầu hàng. Tôi đầu hàng."

"Hừm."

"Tôi có tin tức về Jaldabaoth. Nó thì sao? Nó hẳn sẽ rất hữu dụng, đúng không? Nó chắc chắn sẽ hữu dụng!"

"Ta hiểu rồi."

"... Còn nữa, thêm nữa. Ngài muốn chiến đấu với Jaldabaoth đúng không? Tôi mạnh hơn lũ con người, tôi có thể thu xếp để mang bộ tộc tôi theo để giúp ngài đấu với Jaldabaoth --- Tên khốn kiếp Jaldabaoth. Chúng tôi sẽ đi tiên phong. Nó thì sao?"

---"Ồ."

"... Đợi đã, làm ơn đợi đã! Chưa hết! Nếu ngài muốn, tôi có thể cho ngài một phần --- không, tất cả những kho báu mà tôi chiếm được! Đó hẳn sẽ đủ cho mạng tôi rồi, đúng không?"

" Đó là tất cả à? Ngươi đã cầu xin xong chưa?"

"Ô, Wao, ể." Buser điên cuồng nhìn xung quanh, và rồi nhìn vào Sorcerer King thêm một lần nữa. "Vâng, vâng. Không, không phải thế. Tôi, tôi còn nhiều nữa bên cạnh đó. Tôi có thể giúp ngài lấy bất kỳ thứ gì ngài muốn - không, tôi nhất định sẽ lấy nó cho ngài! Thật đấy! Làm ơn hãy tin tôi!"

"Hừm. Thứ ta thực sự muốn thì ngươi sẽ không bao giờ có thể kiếm được đâu."

Neia cảm nhận được sự bực bội trong giọng nói của Sorcerer King. Tự nhiên, Buser, là người đối mặt với ông, hẳn phải cảm thấy mạnh mẽ hơn nữa.

"Chờ, chờ -- chờ, chờ một chút. Nghiêm túc , chờ một chút. Aw, heh, hêhêhehe."

Hắn ta cười như một tên hèn mọn. Thái độ vương giả hắn thể hiện lúc vừa gặp mặt họ ở quảng trường đã không còn nữa.

"Tôi xin lỗi nếu tôi nói sai điều gì. Không, Tôi vô cùng xin lỗi. Thật sự, đó là lỗi của tôi. Thật đấy."

"Hừm..."

"Vậy, vậy nó thì sao? Tôi, tôi, kẻ này cảm thấy, kẻ này có thể hữu dụng với ngài. Hehe. À, Tôi đã ngu ngốc như thế nào khi làm đối thủ với một vị vua undead vĩ đại. Vì vậy, nếu cho tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm, tôi sẽ... he he, ngài sẽ không phải hối hận về nó!"

Buser quỳ cả hai gối và chắp tay lại cầu xin sự thương xót.

Một hình ảnh thật đáng thương. Nhưng Neia không nghĩ tất cả sẽ như thế. Không, cô đã chấp nhận rằng đây là hành động thích hợp của một kẻ đối địch khi giáp mặt với hình dạng thật sự của Sorcerer King. Cùng lúc, cô ngay lập tức nhớ lại những lời của Naga họ đã gặp ở vương quốc Sorcerous: "một người thông minh sẽ ngay lập tức quỳ xuống chân ông ấy và cầu xin sự thương xót."

Như vậy, định mệnh của những kẻ không quỳ gối ngay là---

"Ta hiểu rồi... chà, ta muốn những người đã làm sai sẽ hiểu ra và làm việc chăm chỉ để bù đắp sai lầm của họ."

"Vâng, đúng thế!"

Gương mặt của Buser sáng lên sự vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui mừng đó tan vỡ ngay lập tức.

" - Tuy nhiên, nếu để ngươi trở thành thuộc hạ của ta --- Pestonya và Nigredo sẽ không vui. Còn nữa, để thoải mái, ta sẽ không lãng phí bất kỳ thứ gì như việc chỉ sử dụng hộp sọ đâu. Ta sẽ sử dụng toàn bộ mọi bộ phận của ngươi."

Nào chết đi, Sorcerer King nói khi chỉ ngón tay xương xẩu.

"Aiiiiieeee! Không, không, khôngggggggg! Tôi không muốn chết! Chờ đã!! Tôi cầu xin ngài!!! Làm ơn, tôi cầu xin ngài!!! Tôi, tôi vẫn, tôi vẫn có giá trị!!! --- Tôi sẽ đủ hữu dụng để làm ngài vui!!! Thật đấy!!! Tin tôi đi!!!!"

" Tất cả mọi thứ sống rồi cũng phải chết. Khác nhau chỉ là sớm hay muộn khi họ gặp định mệnh của mình."

"Không!!!! Đừng nhìn tôi như vậy!!! Đừng, đừng giết tô!!!!"

Buser đứng lên, và quay lưng bỏ chạy.

Neia nhìn chằm chằm, lặng đi khi một sinh vật sống có thể chạy nhanh như thế nào khi cái chết sắp đến.

Tuy nhiên, phép thuật của Sorcerer King vẫn nhanh hơn.

" Thật đáng chán --- [Death] ."

Không có gì xảy ra. Không có 1 vụ nổ lớn, không tiếng gầm thét của sét.

Buser đơn giản chỉ ngã xuống quỵ xuống.

Đó là tất cả.

"Chà, nó thật xấu hổ về những thông tin... chà, nó như thế nào. Có phản đối gì không, cô Baraja?"

"Ế, không, không hề ạ, quyết định của bệ hạ thật sáng suốt."

"Thật sao? Vậy thì... đi tìm những thánh hiệp sĩ. Nói với họ ta đã chăm sóc thủ lĩnh của bán nhân tộc. Mặc dù... điều này khá tệ..."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 12-Chương Kết

Cả hai việc tái chiếm thành phố và giải phóng người dân đều đơn giản trước sức mạnh của Sorcerer King.

Những thánh hiệp sĩ tấn công và dân quân hầu như không bị thương, và trong khi một số người dân bị giam cầm bị mất mạng trong hỗn loạn thì nó là một con số nhỏ đáng kinh ngạc.

Kết quả này chỉ có thể được do sự hiện diện của Sorcerer King, nó dẫn mọi người nghĩ rằng, nếu chỉ cần chúng ta trao mọi thứ cho ông ấy ngay từ đầu, chúng ta có thể không cần mất mát gì.

Mọi người đang mỉm cười khi Neia và Sorcerer King đi bộ xuống phố, liệu họ đang ăn mừng vì được tự do hay đang chảy nước mắt trước một bát súp nóng hổi.

Mặc dù họ đã nói rằng họ được giải phóng là nhờ sự trợ giúp của Sorcerer King, một khi họ thấy Sorcerer King đi xung quanh, ánh mắt người dân hoàn toàn bị sốc, bối rối và đầy ác cảm, nhưng nó cũng không thể khác được.

Dĩ nhiên, liệu Neia có thể chấp nhận tình trạng này không là một vấn đề hoàn toàn khác. Trong khi cô muốn làm gì đó trong trường hợp Sorcerer King không hài lòng. Có vẻ như bản thân ông không hề để tâm. Như vậy, sẽ thật vô lễ nếu như Neia tự ý chạy đi làm gì đó.

Neia nói chuyện từ đằng sau lưng Sorcerer King, người đang đi trước cô.

"Bệ hạ, giờ ngài đi đâu?"

Sorcerer King nhìn vào lòng bàn tay mình, và ông không quay lại phía Neia.

"ừm. Ta đang hướng thẳng đến tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Nếu đó là căn cứ của kẻ địch, ta sẽ cần điều tra sớm nhất có thể. Những thánh hiệp sĩ thì đang bị cột với những nhiệm vụ như giải phóng những người dân, phân phối lương thực, chữa vết thương, nhốt những bán nhân loại, và nhiều thứ khác."

Neia khẽ gật đầu.

" Tòa nhà đó thì khá lớn. Nếu những thánh hiệp sĩ xem đó như là một căn cứ, không phải họ đã kiểm tra nó rồi chứ?"

Trong khi Sorcerer King là người chinh phục thành phố này, những nhiệm vụ nhỏ nhặt, lặt vặt nên giao cho những người dân quân với thánh hiệp sĩ làm. Như vậy, chắc chắn họ đã kiểm tra tòa nhà mà Sorcerer King đang nhắm đến.

Sorcerer King dừng bước lại một chút và nhìn chăm chú vào Neia. Rồi ông nhún vai và tiếp tục đi tiếp.

"À, ừmm. Chính xác ra, ta đã phái những thuộc hạ của ta đứng ở bên ngoài để đảm bảo rằng không thánh hiệp sĩ nào lại gần. Vậy nên không cho rằng họ đã kiểm tra nó đâu."

"Ể? Vậy những gì ngài nói lúc đầu là---"

"Cô Baraja. Ta đã nói với ngươi rất nhiều thứ đến tận lúc này, nhưng không phải tốt nhất là tự mình xem xét những vấn đề từ lúc này đến lúc khác. Ví dụ như lý do tại sao chúng ta nên là người điều tra tòa nhà đó."

"À! Vâng, thưa bệ hạ!"

Sorcerer King lại nhìn vào lòng bàn tay ông. Đó là một item được mang bởi bán nhân loại - Buser. Sorcerer King đang phân tích những item khi ông đi, sử dụng sức mạnh ma thuật cẩn thận kiểm tra nó.

Từ những gì Sorcerer King nói, thanh gươm được gọi là Sand Shooter, áo giáp được biết đến như là Turtle Shell, cái khiên thì có tên là Lancer's Merit, cái bọc sừng thì được gọi là Charge Without Hestation, những cái nhẫn là Ring of Second Eye và Ring of Running, trong khi áo choàng được gọi là Mantle of Protection. ([Bắn Cát], [Mai Rùa], [Cây thương của Merit], [Húc không lưỡng lự], [Nhẫn con mắt thứ hai], [Nhẫn Chạy Bền])

Còn có những item mà thuật khác như vòng cổ và linh tinh khác. Mặc dù ông ấy nói rằng chúng không sở hữu bất kỳ thuộc tính nào ấn tượng, Sorcerer King vẫn có vẻ khá vui về chúng. (Tran: Đã giàu rồi còn keo! L )

Neia chuyển ánh nhìn từ lưng của Sorcerer King xuống mặt đất, sau khi Sorcerer King nói như thế, suy nghĩ lý do tại sao Sorcerer King phải đích thân điều tra tòa nhà đó. Tuy nhiên, cô không nghĩ ra được câu trả lời nào có thể khiến cô nói, Là nó!

Tuy nhiên, nếu cô hỏi Sorcerer King câu trả lời cho điều đó, chắc chắn ông ấy sẽ lặng thinh. Suy nghĩ đến việc Sorcerer King mà cô tôn trọng nghĩ cô như một kẻ vô dụng và gạt bỏ cô sang một bên thật kinh khủng.

Trong khi cô đang tuyệt vọng cố gắng tìm ra câu trả lời, tòa nhà họ nói ban nãy đã xuất hiện trong tầm mắt.

Hai sinh vật undead - high Wraith --- đứng ở lối vào tòa nhà.

Khi Sorcerer King lại gần, chúng bước qua một bên cho phép Sorcerer King và Neia đi qua.

" Đây là... có vẻ như đi là nơi ở của lãnh chúa cũ của thành phố."

Neia không biết chắc chắn rằng ai là quý tộc cai trị thành phố này. Tuy nhiên, từ quy mô của thành phố, ông ta phải cao hơn nam tước, nhưng thấp hơn bá tước.

"Đúng thế. Thậm chí những undead cũng chưa vào nơi này. Chúng ta là những người đầu tiên vào. Cẩn thận đấy. Có thể thêm những bán nhân loại mà chưa bị khuất phục."

"Ể!? Bệ hạ! Vậy --- "

Cô lưỡng lự liệu có nên nói "Ngài nên dừng lại." nhưng mặt khác, bên trong Neia thì lặng lẽ nói rằng nó sẽ ổn nếu đó là Sorcerer King.

" Ta phải đi tới đây. Đây là trụ sở của kẻ địch, và có thể đây là hang ổ của thủ lĩnh bán nhân tộc. Trong khi lý do duy nhất để kết luận điều đó là bởi vì nó rất lớn - Có thể có sinh vật mạnh ngang với Buser đợi chúng ta ở trước. Ta muốn thắt chặt tất cả những đầu mối lỏng lẻo trong thành phố này."

"A!"

Sau khi nhận được câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy, Neia bất ngờ nhấn vô đầu cô vì nhận ra một điều. Cùng lúc đó, một sự biết ơn chảy trong trái tim cô vì lòng thương của Sorcerer King.

Ngài không để những thánh hiệp sĩ đến gần bởi vì có thể có đối thủ mạnh bên trong! Không như những gì ngài nói lúc nãy, có thể ngài không sẵn lòng nói với mình vì điều đó khiến ngài cảm thấy xấu hổ về việc chiến đấu để bảo vệ cho ai đó?"

Trong khi Neia biết rằng suy nghĩ theo cách này về Sorcerer King là rất vô lễ, vì vài lý do, cô cảm thấy Sorcerer King có chút dễ thương.

"... Chà?! Ngươi hiểu chứ?"

Sorcerer King nhìn vào gương mặt của Neia khi ông hỏi. Neia gật đầu, và Sorcerer King có vẻ rất vui khi ông trả lời; "À, thế thì tốt."

Ngài ấy vui vì mình có thể hiểu được ngài... thật là một người nhân hậu và dịu dàng.

" Thuộc hạ đã hiểu tại sao bệ hạ không muốn gây chú ý cho những người khác!"

"... Hừm? À... Chính xác. Vậy... ngươi hiểu rồi, đúng không? Ta không muốn quá nổi bật."

"Đã hiểu ạ!"

Sorcerer King trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Như thế, trông cũng rất là đáng yêu.

"...A --- Vậy chúng ta đi nào."

"Vâng!"

Là một hộ vệ, cô cảm thấy có gì đó sai sai khi để Sorcerer King đi trước, nhưng Sorcerer King sẽ không cho phép Neia đi trước mình. Neia nhìn vào lưng và ngưỡng mộ người độ lượng và cao thượng trước cô. Là một thuộc hạ của ông, xem một vị vua dẫn đi phía trước thật sự là một khung cảnh ấm lòng.

Sau khi đi qua một lối vào rộng rãi, Neia hỏi một câu hỏi.

" Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ở đâu? Không có bất kỳ dấu hiệu nào về những người khác xung quanh..."

"Ừm... thị giác và thính giác của ngươi đều khá sắc bén, cô Baraja, nhưng còn khứu giác thì sao?"

"Nói thẳng, thần không quá tự tin về khứu giác của mình. Tuy nhiên, thần nghĩ thần tốt nhất ở khoản đó. Còn về vị giác, thần nghĩ của thần chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, thần chưa từng nếm thử chất độc trước đây, vậy thần không thể thử độc hay bất kỳ thứ gì như vậy..."

"Thật sao? Vậy, ngươi có thể xác định được mùi của cái chết và oán khí không?"

Khi ông ấy nói "cái chết và oán khí." Aura đế vương của sự thống trị cuộn lên xung quanh ông.

"Cái chết và oán khí?"

"--- Lối này."

Sorcerer King chỉ lối. Không có chút lưỡng lự nào trong bước chân của ông. Ông đi như thể ông đã quen với nơi này và những gì phía trước.

Cái chết và oán khí... những thứ đó có mùi sao... hay có thể nào bệ hạ, một undead, có thể hình dung ra những mùi như vậy? Có nghĩa là bất cứ ai tạo ra mùi đó đang đợi ở đây!.

Neia nắm chặt cây cung cô mượn từ Sorcerer King. Tùy thuộc và tình huống, cô sẽ phải phục vụ như lá chắn cho Sorcerer King và bước tới để bắn bằng cây cung của mình. Cô vẫn chưa thể làm bất cứ điều gì trong suốt trận chiến với Buser. Nếu cô không chứng minh mình hữu dụng hơn, sẽ không có lý do gì để cô tiếp tục ở đây.

Họ không gặp bất cứ bán nhân loại nào trên đường, và sau một lúc, họ đến trước một cánh cửa cùng kích cỡ với cái họ đã đi qua ban đầu. Nó làm từ thép, và sắt, và trông rất vững chắc.

Đây trông như cửa của nhà tù. Nó cảm giác như là cô bị ném vào một nơi lạ lẫm lạnh xương sống.

"Đây là..."

" Nó ở trong này... ngươi có thể ở bên ngoài nếu ngươi muốn, có biết không?"

Neia không thể nào chọn điều đó. Sau khi thấy Neia lắc đầu, Sorcerer King nhún vai và mở cánh cửa.

Sức mạnh của Sorcerer King mở cánh cửa sắt một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó dày một cách bất ngờ, vậy nó phải là được làm đặc biệt.

Sorcerer King vào trong căn phòng.

Ôi không! Mình không thể tin là mình lại để cho bệ hạ đi vào một nơi chưa biết đầu tiên! Mình là đồ ngốc!

Neia vội vã vào theo.

Trong khi cánh của nặng đã giúp cô mơ hồ đoán ra cái gì bên trong, không khí bên trong căn phòng cảm giác rất lạ. Nó khiến cô nghĩ đến phòng tra tấn - mặc dù cô chỉ được nghe nó từ mô tả bởi những người khác.

Ban đầu, nó không có cửa sổ.

Những cái que gắn trên tường tỏa sáng mới một ánh sáng đỏ leo lét. Nó không phải là ánh sáng tự nhiên, mà là ma thuật.

Có một cái bàn gỗ và hai cái ghế. Xa hơn bên trong là một cánh cửa khác, cũng làm từ sắt.

Sorcerer King đứng ở giữa căn phòng, cẩn thận xem xét từng ngóc ngách của nó. Lúc này, Neia để ý có gì đó ở trên bàn.

"... Bệ hạ. Cái này trông như một mảnh giấy, nhưng cái gì được viết lên nó?"

Mảnh giấy mà Neia nhặt lên có những ký tự không thể đọc được. Chúng nhất định không phải là chữ viết của Thánh Quốc.

"Hừm... Chúng có vẻ được viết bằng ngôn ngữ loài quỷ."

Sorcerer King lấy ra một cái kính một mắt từ túi. Có lẽ ông đã để ý thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt Neia, bởi vì ông bắt đầu giải thích về nó.

"Đây là item ma thuật có thể giải mã chữ viết. Nói về nó, nó hút một lượng lớn mana đấy --- Cô Baraja, cô có biết bất kỳ con người nào có thể giải mã những ký tự này không?"

"Với khả năng lĩnh hội ngôn ngữ sao?"

"Đúng vậy. Hay ít nhất là thế, ai đó biết về những ký tự này là gì. Còn nữa... bất kỳ con người nào có tài năng để họ có thể giải mã những loại ngôn ngữ."

Neia đơn giản chỉ là một hộ vệ của hội thánh hiệp sĩ. Cô không có cơ hội gặp để quen biết những tin tức về những người như vậy.

Mà có thì cô có nghe vài lời đồn từ những người bạn hộ vệ của cô. Thí dụ, "bạn của tớ có tài năng để hắn biết nước nóng bao nhiêu độ. Dĩ nhiên, không ai biết chính xác nhiệt độ được." hay "Bà con của tớ là một người lái tàu, có thể đi bộ được năm bước trên mặt nước, nhưng nhiều hơn thế thì anh ta sẽ chìm." Và còn nhiều nữa. Đa số chúng là những khả năng khiến người ta thở dài ngao ngán. Không có thông tin nào về người sở hữu khả năng mà Sorcerer King muốn biết.

"Thật sao? Thật đáng buồn. Ngươi nghĩ đội trưởng Custodio sẽ biết chứ?"

Chắc chắn đội trưởng của hội thánh hiệp sĩ sẽ có liên hệ với những loại thông tin như vậy. Tuy nhiên, Neia không biết Remedios nghĩ gì nữa. Đội trưởng liệu có thực sự dành bộ nhớ trong đầu cho những loại thông tin như vậy không?

"... Thần cũng không chắc về nó lắm.. Tuy nhiên, thần cảm giác tốt hơn là nên hỏi đội phó."

"Chà, đúng vậy. Nếu ta hỏi anh ta..."

Sorcerer King chắc chắn nói ấp úng thế cũng vì cùng lý do như Neia.

"Tuy nhiên, ngài có ý định làm gì nếu một người như thế không tồn tại?"

"Hửm? À, ta không có ý định gì cả. Nhưng nếu có người nào có thể giải mã những thông tin của Jaldabaoth để lại, kế hoạch tương lai của chúng sẽ sẽ phải thay đổi, đúng không?"

Đây rõ ràng là câu hỏi mà cô có thể tự mình trả lời nếu cô chịu suy nghĩ một chút, nhưng cô cần Sorcerer King giải thích cho cô. Neia cảm thấy xấu hổ vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy mà không suy nghĩ.

" Nếu không có ai có thể dịch cái này, vậy ta sẽ sử dụng mana để giải mã nó. Tuy nhiên, làm vậy sẽ dẫn đến tình trạng bất lợi và ta phải cẩn trọng hơn với Jaldabaoth. Nếu ta gặp Jaldabaoth sau khi sử dụng một lượng lớn mana, lựa chọn duy nhất cả ta là chạy trốn... mặc dù, cái này làm ta khá là tò mò. Nếu chỉ là một mảnh giấy, vậy ta sẽ đọc nó."

" Nó sẽ ổn chứ?"

"Ổn. Ta chỉ cần để ý đến sự hồi phục mana của mình thôi."

Sorcerer King đeo cái kính một mắt và nhìn vào tờ giấy. Mặc dù không thấy dấu hiệu gì việc kích hoạt, nó chắc hẳn phải có hiệu quả. Bây giờ Sorcerer King trông như đang giải mã. Nói đến nó, Sorcerer King không có mắt, vậy nên đơn giản nó trông như ông đang đọc vậy.

Sau một lúc, ông ta tháo cái kính ra.

" Cuối cùng thì cũng tốn thật nhiều mana."

Neia đã thấy những linh mục nghiêng ngã ra xung quanh và lắc lư sau khi sử dụng một lượng lớn mana, nhưng không có dấu hiệu nào như thế ở Sorcerer King.Tuy nhiên, so sánh Sorcerer King với một magic caster bình thường là quá khiếm nhã. Nó chắc hẳn bởi vì ông ấy có một lượng mana khổng lồ.

Khi Neia trầm ngâm. Sorcerer King lại gần cánh cửa ở sâu bên trong và nhẹ nhàng hé nhìn vào một chút.

Neia nghe nhiều tiếng thở yếu ớt bên trong, và mũi cô đánh hơi được mùi máu.

Cô nắm chặt cây cung, nghĩ đến việc chen vào giữa Sorcerer King và cánh cửa, những Sorcerer King đưa tay ra ngăn cô lại.

Nó nghĩa là Đừng đến đây.

"Ừm... Cô Baraja. Người sử dụng căn phòng này không phải bán nhân loại mà là lũ quỷ. Lý do tại sao ta nói vậy là bởi vì nội dụng chứa bên trong tờ giấy ghi chi tiết những thí nghiệm lũ quỷ thực hiện."

"... Thí nghiệm của quỷ?"

Thậm chí không cần giải thích xa hơn, cô chắc chắn rằng những thí nghiệm đó không tử tế hay hợp lẽ bất kỳ thế nào đi nữa.

"Đúng thế. Chúng có vẻ đã làm những thứ như chặt đứt tay và rồi gắn lại nó qua sinh vật khác, hay phanh bụng và tráo đổi nội tạng với nhau. Chúng bắt đầu với những người máu mủ với nhau như là một nhóm, và chúng phân nhánh ra để kết hợp những con người với những dạng sống khác - không chỉ bán nhân loại mà còn có động vật nữa - và chúng hồi phục họ bằng ma thuật để xem những thay đổi gì diễn ra."

"Thật là những thí nghiệm dễ sợ! Đặc biệt là những người máu mủ với nhau và tráo đổi những bộ phận cơ thể, sao lại có thể loại điên loạn nào có thể nghĩ đến những thứ như vậy được?"

"... Được rồi. Sau khi thực hiện những thí nghiệm đó, đương nhiên là chúng muốn kiểm tra khả năng sống sót của thí nghiệm. Đặc biệt, chúng muốn giữ cho họ sống lâu nhất có thể đến khi chúng tìm ra nguyên nhân sao họ lại chết."

Nói như vậy, Sorcerer King quay lưng về phía cánh cửa. Rồi, ông chỉ vào cánh cửa đằng sau lưng qua vai mình bằng ngón cái. Vì lý do đó, Neia biết điều gì tiếp theo.

"Một vài vật thí nghiệm để kiểm tra ở trong đó. Họ vẫn còn sống mặc dù bụng họ đã bị phanh ra."

Cô đã lường trước điều này, nhưng thực tế tàn nhẫn vẫn nhuộm tâm trí Neia sững sờ ngay lập tức. Sau đó, cô bùng cháy sự hận thù với lũ quỷ đã làm những thí nghiệm vô nhân tính như vậy.

"Cô Baraja! Gọi những linh mục ngay! Kêu cả đội trưởng Custodio nữa! Nhanh lên!"

"Vâng!"

Không cần hỏi lý do tại sao họ được gọi tới đây. Neia chạy hết tốc lực.

Trong tâm trí cô, cô nghe có giọng hỏi, Có thật sự ổn không khi để bệ hạ một mình? Nhưng đó là một yêu cầu từ một người mạnh mẽ, cả sự đáng tin và trí tuệ. Không cần phải lo. Ông ấy không sai. Tiếng nói biến mất ngay lập tức.

***

Những linh mục mở cửa và vào trong căn phòng. Cái cách mà vai họ run rẩy ngay lập tức trước cảnh tượng về điều kiện gớm ghiếc bên trong căn phòng còn mô tả tốt hơn bằng lời.

Ở phía trước cô, Sorcerer King đưa ra mảnh giấy đến Remedios và Gustavo.

"Nhìn cái này đi. Tờ giấy này chứa những tên của người ở trong đó và những gì đã xảy ra với họ. Thêm nữa, có những tờ giấy khác với những thứ tương tự được viết trên đó, hay có lẽ những thứ khác --- kế hoạch của Jaldabaoth, là một ví dụ. Ta không quá chắc về điều đó. Ngươi có thể hiểu được những gì được ghi trên tờ giấy này không?"

Remedios nhìn vào tờ giấy và nhăn mày, rồi ngay lập tức trao nó cho Gustavo.

Gustavo cũng lắc đầu.

"Tôi không biết. Nhưng ngài hiểu nó, đúng không, bệ hạ?"

"À, đúng, bằng việc sử dụng sức mạnh của item ma thuật này. Tuy nhiên, item này rút một lượng mana khổng lồ. Mana đó phải được bảo toàn để dành cho trận chiến với Jaldabaoth. Và những gì ta muốn biết là, có bất kỳ ai các ngươi biết có thể đọc được những ký tự này không? Bất kỳ ai có thể có cơ hội hiểu nó cũng được."

"Không, tôi không biết ai cả. Trong khi tôi cảm thấy có thể một vài người như thế giữa những quý tộc phương nam... tôi nghĩ khả năng đó là rất thấp."

"Ta hiểu rồi... vậy ngươi sẽ xử lý cái này như thế nào? Về phần ta, ta hy vọng rằng các ngươi sẽ nổ lực hơn để cố gắng giải mã ghi chép của chúng."

"Chúng tôi có thể mượn item ma thuật của ngài được không?"

"Ta từ chối. Đây là báu vật của đất nước ta. Nó cũng như việc ngươi không dễ dàng cho mượn thánh kiếm trên thắt lưng ngươi vậy. Và một magic caster như ta, item ma thuật còn giá trị hơn những thanh kiếm."

Remedios và Gustavo nhìn nhau thêm một lần nữa.

"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy làm việc chăm chỉ cùng nhau. Còn nữa --- chúng ta có một vấn đề mới. Có vẻ như có Orc bị bắt giữ. Chúng ta xử lý chúng sao giờ?

Trông như những con Orc không có ý định tấn công Thánh Quốc, nhưng chúng được mang tới đây bởi Jaldabaoth. Chúng không mang theo bất kỳ thông tin hữu dụng nào khi tra hỏi, và hội thánh hiệp sĩ đã có mất mát khi xử lý với chúng.

"Ừm... ta hiểu rồi. Cô có thể nói cho ta biết chúng đang ở đâu không? Có thể để chúng cho ta được chứ?"

"Được thôi. Cảm ơn ngài vì đã chịu rắc rối."

Gustavo chỉ sơ qua về khu vực. Vì thành phố này không quá lớn, họ chắc chắn sẽ không bị lạc.

Sau khi phác thảo sơ bộ về bản đồ trong đầu, cửa phòng mở ra và một linh mục trông hoàn toàn kiệt sức xuất hiện.

"Ồ! Chuyện gì xảy ra vậy? Điều kiện của những người bên trong thế nào?"

" Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng ma thuật hồi phục lên những người còn sống. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cố gắng chữa trị những đối tượng của một thí nghiệm vô nhân tính như vậy, vậy nên chúng tôi sẽ ở đây và theo dõi họ. Nếu họ ổn, chúng tôi sẽ di chuyển họ ra ngoài. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ."

"Ta hiểu rồi. Vậy, ta sẽ cử một vài thánh hiệp sĩ và dân quân đến để giúp ngươi di chuyển họ ra ngoài."

"Vâng, đội trưởng Custodio. Vậy, tôi đi đây, thưa bệ hạ."

Người linh mục mở cửa ra và quay lại vào trong phòng.

Sau khi thấy linh mục rời đi và quyết định rằng ở đây không còn gì để làm nữa, bốn người họ rời đi đến mục tiêu của mình.

Đương nhiên, Sorcerer King và Neia tách ra với hai người kia và hướng đến khu vực của những Orc.

"Nói đến nó, vì có những con quỷ xung quanh, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có ai đó có thể nhìn ra hình dạng ban đầu của shapeshifter." Sorcerer King nói khi bước đi.

Trong khi họ không thể xác nhận sự hiện diện của quỷ trong thành phố này, mảnh giấy với chữ viết của quỷ ở trên gợi ý có khả năng có thể có quỷ, hay có thể lũ quỷ đã ở đây mới đây.

" Những con quỷ có thể tự chuyển đổi hình dạng?"

"À, những con quỷ như thế có tồn tại. Chúng có thể chuyển đổi hình dạng thành đàn ông, đàn bà, hay thậm chí là những con vật."

"Thần hiểu rồi... Ai đó với khả năng nhìn thấu được Shapeshiflter --- hay là một tài năng tương tự. Thần vô cùng xin lỗi. Thần không nghe về bất cứ ai với khả năng như vậy. À, không, thần đã từng nghe những truyền thuyết về điều đó. Thần nhớ đã đọc về chúng trong một cuốn sách. Tuy nhiên, nếu ngài hỏi thần có ai đó ở quanh đây bây giờ thì..."

"... Có vẻ như tốt nhất ta nên thảo luận vấn đề này lại với đội trưởng Custodio, vậy."

" Có phải chuyển đổi hình dạng là một loại ảo ảnh? Thần quen hơn với những mẹo vặt như ảo ảnh."

" Từ đầu, chuyển đổi hình dạng thì khác nhau vô cùng lớn với ảo ảnh, nhưng để giải thích nó sẽ mất nhiều thời gian vậy nên ta sẽ bỏ qua nó lúc này. Tuy nhiên, coi thường ảo ảnh thì rất nguy hiểm, ngươi biết không? Ảo ảnh là một loại phép thuật đáng sợ, và còn đáng sợ hơn nữa với những người thực hiện điêu luyện... Còn nữa, có những ảo ảnh sư không thỏa mãn với hiểu biết bề mặt và chọn chuyên môn hóa lĩnh vực đó."

" Vậy nó thế nào là chuyên môn hóa?"

"À, đúng rồi. Ví dụ, có một phép như là [Perfect illusion] có thể thách thức được cả 5 giác quan. Và ngoài ra, có những người đã tinh luyện những ảo ảnh của họ đến cực hạn, người mà có thể sử dụng kỹ năng một lần một ngày có thể đánh lừa được bản thể của thế giới."

Một ảo ảnh có thể đánh lừa được thế giới thì ngoài khả năng tưởng tượng của cô.

"À, Ảo ảnh thế giới chính xác thì hoạt động như thế nào?"

" Từ những gì ta biết, nó là một phép có thể cho phép ngươi viết lại định nghĩa về thế giới, ta nghĩ. Chà, đơn giản mà nói, sử dụng một ảo ảnh như thế thậm chí có thể mang cái chết sống lại?"

"Ể!? Ngài đang nói về ảo ảnh đúng không?"

"Ồ đúng vậy. Một ảo ảnh đánh lừa thế giới --- bí mật tối thượng của ảo ảnh. Bằng việc tự mình đánh lừa thế giới, một ảo ảnh có thể trở thành thật."

Tất cả những gì cô có thể nghĩ là Wahhh~~~ Thậm chí người ta nói rằng đó là đỉnh cao của ảo ảnh có thể làm được, nó quá phi thường khiến cô không hiểu lắm về những gì ông ấy đang nói.

" Vậy, có bất cứ ai quản lý những tài năng thiên phú ở đất nước này không?"

"Không, thần chưa từng nghe về nó trước đây. Có phải vương quốc Sorcerous có những thứ như vậy?"

"Đất nước của ta cũng không có nó. Ta dự định làm trong tương lai, nhưng nó sẽ đòi hỏi những nổ lực đáng kể... nó có thể trở thành mục tiêu trong mười năm tới hay nhiều hơn nữa trong tương lai."

Sorcerer King đã dự liệu được những sự kiện cho 10 năm tiếp theo trong đầu mình. Đây là sự khác biệt giữa một vị vua và thường dân.

Nói cách khác, một điểm khác nhau khổng lồ.

***

Những con Orc được giữ trong một tòa nhà mà có cửa sổ được chốt chặn từ bên ngoài. Đây là một công trình khá lớn, chắc hẳn đứng thứ hai hoặc thứ ba của thành phố.

Có nhiều thánh hiệp sĩ tập trung ở lối vào. Có vẻ như họ đang canh phòng những thứ bên trong.

Sau khi thấy Sorcerer King lại gần, những thánh hiệp sĩ quỳ lễ trước ông để biểu thị sự tôn trọng.

" Ta đã nghe từ đội trưởng Custodio rằng những Orc đang ở trong tòa nhà này. Ta có thể vào được không?"

"Vâng! Dĩ nhiên là được, thưa bệ hạ!"

"Vậy các ngươi nên quay lại làm những việc ngươi đang làm được rồi.

Những thánh hiệp sĩ nhìn lên.

" Nhưng đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi đứng gác ở đây. Chúng tôi không thể rời vị trí của mình được."

"... là cô ấy sao? Vậy ta sẽ rút lại những lời nói của mình."

Nói thế, Sorcerer King đi qua những thánh hiệp sĩ và đẩy cửa. Đương nhiên, Neia vẫn đang theo ông.

Có một mùi chua trong không khí sộc vào mũi Neia. Đây không phải là khí độc, nhưng mùi nhắc Neia nhớ đến một lần cô theo một thánh hiệp sĩ đến một nhà giam. Thêm nữa, có những mùi khác trộn lẫn vào nó --- những mùi này khiến cô thấy buồn nôn.

"Đây là..."

Khi cô nghe đội trưởng đề cập đến từ đầu, cô đã nghĩ về việc tại sao những con Orc đặc biệt được mang tới đây.

Neia biết rằng cô đã tìm ra sự thật, nhưng cùng lúc cô đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của cô. Nếu đây không chỉ là vấn đề về gương mặt lũ Orc, nếu có một đại liên minh chống lại Jaldabaoth, có những bán nhân loại muốn đứng lên chống lại hắn và dóng lên lá cờ của họ?

Khi Neai nghĩ đến tất cả những điều này, Sorcerer King tiếp tục đẩy những cánh cửa khi ông tiến lên. Người ta có thể nói bây giờ để Sorcerer King đi đầu thật sự là một vấn đề.

Họ băng qua những căn phòng và đi qua hành lang.

Khi đi bộ, cô nhận ra rằng nơi này dơ bẩn hơn nhà tù.

Nơi này bẩn thỉu bởi máu, nôn mửa, và những thứ vụn khác. Ở đây quá kinh khủng nên không thể nào tưởng tượng được những gì đã xảy ra ở đây.

Những con Orc là bán nhân loại có chiều cao ngang với con người, chủng tộc có vẻ ngoài như những con lợn. Họ được nói là chủng tộc yêu sự sạch sẽ. Họ sẽ không vui khi sống ở nơi như thế này.

(TL Note: Người lợn là miêu tả vẻ ngoài của orc từ Ludovico Aristo's Orlando Furio, nơi mà chúng có hình dáng giống những con lợn. Những mô tả khác bao gồm nguyên bản elf - sa ngã Uruks bởi Tolkien và Warhammer da xanh. Có vẻ như Maruyama (bà tác giả bộ này) đã quyết định làm chúng hoàn toàn giống người thú lợn. Không. Đây không phải là trans từ dịch giả bản tiếng trung ghi chú bên dưới. Tui cũng trans lại của lão bản tiếng anh thôi @.@)

Neia nhìn vào đường viền của áo choàng Sorcerer King. Trong khi cô đang lo lắng về bộ quần áo tuyệt đẹp của ổng có thể bị dơ, cô không thể nói với ông rằng nên đợi ở ngoài. Sau tất cả, không ai có thể nói đúng lý với trí tuệ của Sorcerer King.

Ngay sau đó, giác quan sắc bén của Neia cảm nhận thấy những dấu hiệu của nhiều sinh vật thở và di chuyển phía trước họ. Cũng có âm thanh như tiếng khóc của trẻ con và những người mẹ đang cố dỗ chúng.

Orc...? Không phải con người?

Neia bối rối. Cô chưa từng xem xét khả năng những con Orc cũng có gia đình và duôi dạy những đứa trẻ. Những con Orc đến với Thánh Quốc là những kẻ xâm lược. Chúng là kẻ thù đáng ghét. Vì vậy, cô dừng suy nghĩ về chúng với bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Khi Neia ngập trong sự bối rối, Sorcerer King mở cánh cửa.

Mùi hôi hám sộc lên, và có nhiều những tiếng la hét.

"Undead!"

" Nó là một Skeleton! Tại sao!?"

" Những con người khốn nạn! Chúng đã bán chúng ta cho undead!"

" Chúng thật sự sử dụng undead! Lũ con người dơ bẩn!"

"Mama --! Cứu con---!"

"Con tôi---!!!"

Sorcerer King dừng lại ở lối vào. Như dự đoán, thậm chí Sorcerer King cũng bối rối bởi điều này.

"Ah --- A hèm! Im lặng!"

Sau khi Sorcerer King ra lệnh, căn phòng ồn ào trở nên yên lặng. Dĩ nhiên, nó chỉ trong phút chốc. Ngay lập tức nó lại tràn ngập tiếng ồn còn to gấp nhiều lần trước. Họ đang khóc lúc về đại khái là những thứ giống nhau. Không, Có vẻ như có nhiều tiếng than khóc về định mệnh của họ hơn và đang cầu xin lòng thương xót cho những đứa con của họ, bất kể điều gì xảy đến với họ.

"....Hảaaaah."

Sorcerer King thở dài, như thể ông đang mệt mỏi lắm vậy. Sau đó - ông vỗ vào cánh cửa. Bàn tay xương xẩu trắng hếu của ông sở hữu sức mạnh phi thường, và cánh cửa bật lại, vung ra đến khi dộng vô tường với một tiếng động không thể tin được. Những bán nhân loại im lặng ngay lập tức.

"Câm mồm. Kẻ nào trong các ngươi mà nói khi chưa được cho phép tốt hơn là sẵn sàng cho cái chết đi."

Sorcerer King bước tới vào căn phòng có vẻ đã bị đông cứng trong im lặng - có vài cha mẹ đang cố gắng tuyệt vọng bịt miệng những đứa con mình --- và những bán nhân loại tất cả lùi xa ông.

"Ta không đến đây để giết các người. Ngược lại, ta đến đây để cứu các người."

Như thường lệ, Neia, một con người gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng đọc gương mặt của những bán nhân loại như Orc. Tuy nhiên, chỉ lúc này, Neia tuyệt đối tự tin vào bản thân mình.

Từng kẻ ở đây đang nghĩ Không thể nào.

"Giải thích cho từng người ở đây một lần thì khá rắc rối. Gửi người đại diện ra."

Một lát sau, một Orc trông như chuẩn bị giơ tay, nhưng Orc bên cạnh hắn ngăn hắn lại. Tuy nhiên, hắn vẫn bước tới trước một bước.

Hắn có thể là một Orc gầy, nhưng hắn ta rõ ràng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh.

"... Ta có thể coi ngươi như là người đại diện không?"

Orc đó không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu.

"... Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không nói?"

"À, có lẽ nó bởi vì bệ hạ ra lệnh cho họ im lặng lúc nãy?"

"Trong khi ta cảm thấy rằng mình đã cho phép, có vẻ như không ai hiểu nó cả. Ngươi, Orc đã bước ra trước, ta cho phép ngươi nói. Bắt đầu bằng cách xưng tên ngươi đi."

" Tôi là Dyel của tộc Gan Zu --- Dyel Gan Zu."

"Dyel, rồi. Đây là câu hỏi đầu tiên của ta. Có người nào ở đây mà ngươi không biết, hay người nào đó tính cách đã thay đổi trầm trọng không?"

"Không, không, không có ai như thế cả."

"Tiếp theo, nói ta nghe, tại sao các ngươi lại bị giam ở đây."

"... Ông có biết về con quỷ được gọi là Jaldabaoth không?"

" Dĩ nhiên ta biết. Hắn là kẻ thù của ta. Hơn nữa, ngươi có thể nói rằng ta đến đây --- Thánh Quốc --- là để giết hắn."

Những gương mặt chúng vẫn đang nói Không thể nào, như dự đoán. Đúng vậy, Neia có thể cũng nghĩ giống vậy trước khi cô hiểu hơn về Sorcerer King. Tuy nhiên, Neia bây giờ đã khác.

Neia nhìn nghiêng về phía Sorcerer King, và rồi cô nói.

" Như bệ hạ nói. Tôi là người của đất nước này. Như vậy, ngươi có thể hiểu đúng không? Jaldabaoth đã dẫn một đội quân bán nhân loại xâm lược Thánh Quốc."

Gương mặt Dyel thoáng thay đổi.

"Đợi đã, một con người --- chắc chắn, một phụ nữ."

Họ có ý gì khi nói "chắc chắn?" cô nghĩ, nhưng với Neia, xem xét giới tính của một con Orc cũng rất khó. Chắc hẳn họ cũng cảm thấy như vậy.

" Chúng tôi không tấn công đất nước này. Không ai từ những bộ tộc Orc giúp đỡ Jaldabaoth cả. Bởi vì điều đó, hắn mang chúng tôi - người chống lại hắn - đến nơi này như sự trừng phạt."

"Hừm... và Jaldabaoth đã làm gì sau khi mang các ngươi tới đây?"

Câu hỏi của Sorcerer King có vẻ như đã gây cho Dyel và những Orc khác một cú sốc mạnh. Những Orc nhìn như những bà mẹ ôm chặt con mình. Sau đó, nhiều âm thanh khóc lóc và nôn mửa .

"... Cái gì đã xảy ra ở đây, nghiệm túc đấy?" Sorcerer không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục nói.

"À! Có vẻ như ta đã hỏi một câu ta không nên hỏi. Ta sẽ mang đến một chút nước nhé? Hay các ngươi muốn thứ gì khác?"

Thái độ của Sorcerer King có vẻ đã thay đổi. Vì lý do gì đó, ông ấy có vẻ lo lắng. Có lẽ ông cảm thấy có lỗi về việc hỏi Orc một câu hỏi gợi lại những ký ức tồi tệ. Trong khi nó có thể vô lễ kiểu gì đó khi nghĩ về ông theo kiểu, Sorcerer King trông như một ông bố đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ mà bị con ruột ông đánh khóc nhè.

Đây là điều duy nhất một vị vua coi cả con người và bán nhân loại như như đối tượng làm..

Với những người dân Thánh Quốc, bán nhân loại là kẻ thù. Vì vậy, trong những điều kiện nhất định, họ sẽ không nói bất kỳ đại loại như dỗ dành.

" Chúng tôi không muốn bất kỳ thứ gì khác. Nhưng tôi cầu xin ông không hỏi chúng tôi điều gì đã xảy ra. Ông có thể không thích thú khi nghe nó đâu, và nó là một trải nghiệm khủng khiếp với chúng tôi. Nếu ông ra lệnh cho tôi nói về nó, tôi sẽ làm vậy, nhưng tôi xin ông đừng là thế với những người khác. Làm ơn."

Sau khi nghe những tiếng nức nở và sụt sùi của những nữ Orc. Neia bắt đầu cảm thấy chút ái ngại cho những gì xảy ra với họ.

"... Thật bực mình." Sorcerer King lẩm bẩm với chính mình, nhưng quá nhiều thứ đã xảy ra khiến Neia không biết nó là ông nói đến cái gì.

"À, Ờm, Chà. Vì các ngươi có vẻ là kẻ thù của Jaldabaoth, tại sao không thảo luận vấn đề gia nhập lực lượng với bọn ta, vì chúng ta chung một kẻ thù?"

Dyel chuyển mắt nhìn xuống đất.

" Chúng tôi đã chiến đấu một lần, nhưng bây giờ chúng tôi không còn nghĩ đến điều như vậy nữa. Chúng tôi đã tan vỡ bởi những thứ tàn ác đã xảy ra ở đây. Chúng tôi không còn đủ can đảm để chiến đấu nữa."

" Vậy nếu ta trả tự do cho người, ngươi sẽ làm gì?"

"Nếu có thể, chúng tôi muốn quay lại ngôi làng của mình. Nếu vẫn có người an toàn ở đó, chúng tôi muốn đưa họ đi thật xa, xa thật xa, đến khi chúng tôi tìm thấy một nơi mà Jaldabaoth không thể động đến chúng tôi."

Sorcerer King gật đầu.

"Vậy, hãy đến lãnh thổ mà ta cai trị---"

"-Xin cho phép chúng tôi từ chối! Tôi biết rất rõ rằng sẽ nguy hiểm nếu như làm ông buồn, nhưng thậm chí nếu chúng tôi đồng ý ở đây, chúng tôi sẽ chắc chắn bỏ trốn một khi chúng tôi đến nơi mà chúng tôi có thể trốn thoát. Tuy nhiên, phản bội là một hành động hèn hạ nhất có thể tưởng tượng được. Vậy, chúng tôi nên từ chối ở đây, vì những gì đang đợi chúng tôi là cái chết mà không đau đớn."

"Cái gì..."

Sorcerer King chắc chắn có chút ngăn trở bởi sự từ chối dứt khoát này. Tuy nhiên, Neia hiểu rõ những gì Dyel đang nghĩ. Đó là bởi vì đến tận lúc cô gặp Sorcerer King, Neia đã cảm giác rằng undead là kẻ thù của tất cả mọi sự sống.

"... Không, nhưng lãnh thổ của ta không phải là một nơi đáng sợ, ngươi hiểu không? Có nhiều bán nhân loại sống ở đó, ngươi biết chứ?"

" Ông đang nói dối! Nó nghe như lời nói dối! Chúng tôi, chúng tôi sẽ không bị lừa đâu! Ông đang nói đến những bán nhân loại undead phải không?"

Dyel có vẻ như đã nửa điên nửa dại, nhưng hắn ta cũng giống như cô lúc trước. Vậy, là một người đã có kinh nghiệm về những chuyện đó, cô nên nói với hắn về bộ mặt thật của vương quốc Sorcerous.

" Bệ hạ đang nói sự thật. Ngài ấy là một người vĩ đại, trong khi là undead, ngài cũng sở hữu một trái tim tràn đầy sự yêu thương mọi sự sống. Ông ấy yêu trẻ con, ông cai trị những bán nhân loại công bằng, và ông nhận được sự tôn trọng từ thuộc hạ của mình. Để minh chứng cho điều đó, họ đã xây những bức tượng khổng lồ của ông làm sững sờ tất cả những người thấy chúng---"

"-Cô Baraja! Thật sự, đó, đó là đủ rồi..."

"Nhưng, bệ hạ!"

"Làm ơn... đừng nói nữa..."

Vì ông ấy đã nói "làm ơn" cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cách giữ im lặng.

"Con người, có phải ngươi đã bị tẩy não không?"

"Không hề. Tôi đã tận mắt thấy vương quốc của bệ hạ. Bán nhân loại đầu tiên tôi gặp là một Naga."

Có một sự rung động khi những bán nhân loại nhìn nhau. Có những tiếng hỏi, "Naga là gì?" nhưng chúng bị lờ đi.

" Còn nữa, tôi thấy một bán nhân loại như thỏ. Tôi không phải là công dân của vương quốc Sorerous. Vì vậy thời gian tôi ở đó rất ngắn. Tuy nhiên, nó cũng đủ để tôi hiểu những gì đang diễn ra. Người dân sống ở đó không có đau đớn và cái nhìn sợ hãi trên gương mặt họ. Và dĩ nhiên, không ai trong số họ có những vết cắt và vết bầm như các bạn."

Những bán nhân loại nhìn xuống cơ thể gầy nhom của họ. Cơ bắp họ đang run rẩy, và họ thì chỉ hơn da và xương một chút.

" Như cô ấy -- là cô Baraja nói. Nói đến nó, ngươi chắc chắn sẽ không tin ta. Tuy nhiên, một khi ngươi trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi phải chịu đau khổ và bị đối xử tàn nhẫn lần nữa. Ta có thể thề trên danh nghĩa của mình , Ainz Ooal Gown. Lý do điều đó bởi vì tất cả những gì ta cai trị đều thuộc về ta. Nếu nó bị tổn thương, nó cũng như tổn thương tài sản của ta vậy. Vì thế, ngươi có thể thoải mái. Nếu ngươi không muốn chấp nhận sự cai trị của ta, ta sẽ không ép các ngươi làm vậy. Sống như các ngươi muốn. Như vậy, ta sẽ chuẩn bị gửi các ngươi quay lại nhà mình."

"... Tại sạo ông lại tốt với chúng tôi như vậy?"

Đây là lần đầu tiên Dyel bỏ qua một bên định kiến của mình. Neia có thể cảm thấy hắn nhìn vào Sorcerer King.

"Fufu... ta muốn đánh bại Jaldabaoth. Vì vậy, những bán nhân tộc dưới trướng hắn thì khá phiền toái. Cho các ngươi quay lại ngôi làng của mình cũng là một cách xói mòn sức mạnh của hắn."

" Nó có nghĩa là gì?"

" Không như Jaldabaoth, ta là một vị vua nhân từ. Nếu ngươi lan truyền những lời về ta, nó chắc chắn sẽ không ngừng lan truyền khắp lực lượng của hắn, và có thể có những người quyết định quay ra chống lại hắn và ủng hộ bọn ta, ngươi có nghĩ vậy không?"

" Tôi hiểu rồi, ra là thế."

Thật khó để mọi người đặt niềm tin của họ với những đề nghị lợi ích mà không có ràng buộc nào, nhưng một cuộc trao đổi lợi ích qua lại thì đáng tin hơn. Nó có vẻ như logic đó cũng áp dụng lên bán nhân tộc.

"Tuy nhiên, Ông không nghĩ điều đó sẽ khó khăn sao? Rất nhiều thuộc hạ của Jaldabaoth là những tên khát máu điên cuồng. Thậm chí nếu chúng tôi lan truyền những lời như vậy ở những ngôi làng của mình, nó cũng không hiệu quả nhiều."

"Thế cũng ổn. Ta có ý định sử dụng mọi thứ ta có thể sử dụng. Và nếu Jaldabaoth thực hiện một triều đại khủng bố, có thể những bán nhân tộc sẽ cũng phản bội hắn ta. Ừm. Nói về nó, các ngươi sẽ giúp ta đánh với Jaldabaoth chứ?"

"... Chúng tôi không thể. Chúng tôi đã nói trước rồi đúng không? Hiện giờ chúng tôi không còn ý chí nữa.

"Hưh. Thật đáng tiếc. Và ngươi vẫn không muốn đến vương quốc Sorcerous đúng không?"

"Đúng vậy, sẽ thật tốt nếu như được sống dưới sự che chở của một sinh vật mạnh mẽ như ông. Tuy nhiên, đây không phải là một quyết định mà chúng tôi có thể tự mình quyết định. Tùy thuộc vào kết quả chúng tôi thảo luận với những người khác, chúng tôi có thể kết thúc nó để trả lời ông."

"Dyel!"

"Donbass. Tôi biết những gì anh muốn nói. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Jaldabaoth, chống lại một con quỷ hung ác mà chúng ta bất lực, chúng ta không thể bảo vệ được chính mình. Sớm hay muộn, đây sẽ là định mệnh của chúng ta."

Orc được gọi là Donbass cắn chặt môi và nhìn xuống. Hắn ta cũng hiểu điều đó.

"Vậy sao? Vậy, nếu các ngươi đến với đất nước của ta, vậy ta, Sorcerer King sẽ ban cho ngươi sự hỗ trợ đầy đủ. Nhiều chủng loài sinh sống trên mảnh đất của ta. Vào lúc đó, ta hy vọng các ngươi sẽ cùng nhau làm việc với chúng - sống với họ như những người dân của đất nước ta."

Giọng của Sorcerer King dịu dàng.

Những bán nhân tộc được xem như là kẻ thù của Thánh Quốc, nhưng ở vương quốc Sorcerous họ được xem như là những sinh vật mà có thể cùng tồn tại. Nguyên nhân từ đâu có sự khác biệt khổng lồ này? Khi Neia nghĩ về nó, cô ngay lập tức có câu trả lời.

Đó là bởi vì bệ hạ, hừ... Bởi vì bệ hạ sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc. Như mình nghĩ... sức mạnh thật là quan trọng...

"Nào rồi, sau đó, ta sẽ cung cấp lương thực cho các ngươi sẽ cần đến khi quay về tới làng của mình. Thêm nữa, ta sẽ hỗ trợ những người lính bảo vệ các ngươi. Quay về nhà an toàn với cơ thể của các ngươi đòi hỏi nhiều thời gian và nổ lực đấy."

" Ông làm đến chừng đó vì chúng tôi ư?"

"Dĩ nhiên rồi. Phải chăng các ngươi tính khóc than và rên rỉ cả một quãng đường dài về sự rộng lượng và nhân từ của vương quốc Sorcerous và lan truyền tên ta với cách đó sao. Sau đây, cô Baraja, ta có thể phiền cô rời khỏi phòng được không? Ta sẽ sử dụng bí mật quốc gia của vương quốc Sorcerous và ta không muốn cho phép bất kỳ ai từ đất nước khác thấy."

"Đã hiểu."

Neia bước ra khỏi căn phòng sau khi trả lời, và cô cảm thấy một chút cô độc. Những lời của Sorcerer King thì hoàn toàn hợp lý, và trong khi cô có thể hiểu điều đó, cô không thể chấp nhận nó.

Khi cô đứng bên ngoài cánh cửa hỏng, những tiếng thở của những Orc bên trong căn phòng bắt đầu nhạt dần. Nó như thể họ biến mất khỏi căn phòng, và thật sự, nó chắc hẳn là như vậy.

Sorcerer King đã từng nói rằng chỉ cần ông ấy nhỏ được khu vực, ông có thể dịch chuyển tức thời tới đó. Ông ấy hẳn phải sử dụng phép như vậy lên họ.

Ngay sau đó, căn phòng trở nên yên ắng. Một lát sau, tiếng bước chân đến gần Neia. Khi tâm trí cô xác nhận thực tế đó, cô thấy người duy nhất ở phía bên kia cánh cửa là Sorcerer King.

"Thứ lỗi vì đã bắt người chờ lâu."

"Không, nó không hề lâu chút nào."

Căn phòng trống rỗng. Ông hẳn phải sử dụng một ma thuật mạnh mẽ ngoài khả năng tưởng tượng của Neia để dịch chuyển tất cả các Orc đi. Hay có lẽ ông đã sử dụng vài phương pháp khác - ông ấy có thể đã dịch chuyển họ bằng một item.

"Vậy, chúng ta đi gặp đội trưởng Custodio và nghe kế hoạch tương lai từ cô ấy nào."

"Vâng! Thuộc hạ hiểu ạ!"

***

Sau khi ra khỏi nơi giam giữ Orc, hai người họ hỏi những thánh hiệp sĩ họ gặp trên đường về khu vực của Remedios. Không có dấu hiệu cô ấy ở tòa nhà mà họ chỉ, nhưng có Gustavo ở đó.

"Ohhhh! Bệ hạ! Chúng tôi vừa định mời ngài đến đây!"

Gustavo có vẻ hoàn toàn khác từ lần họ gặp anh ta lúc nãy. Anh ta năng nổ hơn, như thể ánh sáng hy vọng đã được lan tỏa từ anh, và giọng anh ta cũng rất cao. Có gì đó xuất hiện thay đổi tình huống ngặt nghèo hiện tại sao? Có lẽ Sorcerer King có cùng câu hỏi như thế trong lòng, và ông ấy hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngươi nhận được tin tốt gì à?"

"Vâng! Có một người rất quan trọng mà ngài phải gặp. Đến đây, lối này."

Nếu họ muốn chô ông ấy coi ai đó, thì ông ta chắc hẳn phải là một quý tộc quyền lực, hay ai đó liên quan với hoàng tộc.

Sorcerer King - dẫn theo Neia - đã được dẫn tới một căn phòng nhất định bởi Gustavo.

Nó chưa nhiều ghế gỗ đơn giản. Remedios đã ngồi sẵn ở đó, cùng với một người đang ông gầy tong.

Hai người họ quay lại nhìn khi Sorcerer King đi vào, và cả hai người họ đứng lên chào mừng.

"Đây là hoàng huynh mang dòng máu của Holy King chúng tôi, Caspond-Sama."

Đúng vậy, gương mặt ông ta giống với mặt nghiêng của Holy King thứ hai, hình được đúc trên đồng vàng của Thánh Quốc. Neia chớp chớp mắt vì thực tế có người như thế này chính xác bị giam ở đây.

"Caspond-sama. Đây là vua của vương quốc Sorcerous Ainz Ooal Gown, Bệ hạ Ainz Ooal Gown, người đã đến đây để trợ giúp đất nước chúng ta."

"Ồ! Tôi không thể truyền tải được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đến ngài bằng lời, thưa bệ hạ. Tôi thật vinh hạnh khi được gặp ngài. Như những người khác đã nói, tôi là hoàng huynh, người đã bị che khuất bởi đứa em gái nổi bật của mình."

Khi hoàng huynh nói điều gì đó rất khó để đáp lại, Remedios có một vẻ bực mình trên gương mặt cô như thể muốn nói, Anh đang chọc cười cô ấy à? Tuy nhiên, ông ta là người kế vị tiếp theo cho vị trí của Holy Queen, vậy nên cô không thể mang một thái độ như cô đã giữ từ trước tới giờ. Vì thế, Remedios đơn giản chỉ đưa mắt xuống dưới mà không nói bất kỳ điều gì.

"À, vậy sao? Thật vinh dự được gặp ngài, Hoàng huynh-dono."

Rồi, mắt họ chạm nhau.

Neia xem và tự hỏi họ đang làm gì, và một khoảng khắc sau Sorcerer King đưa tay ra, Caspond bắt lấy.

Bắt tay là một bài tập giữa những người có địa vị cao.

Khi so sánh địa vị giữa hai người, một người đơn giản sẽ kế thừa ngai vàng với người cai trị một đất nước của riêng mình, tuy nó nhỏ, thì người ở sau có địa vị cao hơn. Thực tế người ở vế sau cũng đang trợ giúp đất nước của người trước chỉ tăng thêm sự quan trọng của ông. Như vậy Sorcerer King không lập tức đưa tay ra chắc chắn là dấu hiệu tôn trọng phía bên kia.

Thật sự, ngài ấy là một người thấu đáo và rộng lượng.

Neia tin chắc như thế. Ngoài tầm mắt của cô, cô thấy Caspond cũng gật đầu và cũng đánh tiếng công nhận.

"Bệ hạ, tôi xin lỗi phải đón chào ngài trong trang phục thảm hại này. Sẽ thật tốt nếu như tôi có thể thay đồ trước khi ngài đến nhưng..."

"Không cần phải xấu hổ về chuyện đó. Chỉ là quần áo thì không thể làm mất đẳng cấp của một người đàn ông được. Ngài hẳn đã mệt mỏi vì bị cầm tù lâu ngày. Sao ngài không ngồi xuống trước khi chúng ta nói chuyện?"

" Tôi rất cảm ơn lòng tốt của ngài. Vậy cho phép tôi chấp nhận ý tốt của ngài."

Sorcerer King là người đầu tiên buông tay ra, và Caspond ngồi xuống sau đó.

" Dù gì đi nữa, tôi rất vui vì Thân Vương an toàn và lành lặn. Tuy nhiên, ngài bị giam ở đây là như thế nào?"

" Đó là bởi vì tôi đã chạy trốn đến đây. Nam tước Bagnen đã chăm sóc rất tốt cho tôi. --- anh ta như thế nào rồi? Đội trưởng Custodio. Ta tin rằng cô đã đưa anh ta đi sau khi anh ta nói chuyện với ta."

"Vết thương của nam tước Bagnen không nghiêm trọng, và tính mạng của ông ấy không nguy hiểm. Tuy nhiên, vì điều kiện thể chất yếu của ông ấy và vô cùng mệt mỏi, ông ấy vẫn đang ngủ."

"Những linh mục có thể sử dụng ma thuật của họ để trợ giúp ông ta được không? Bây giờ là lúc sử dụng hiểu biết của ông ta, đúng không?"

"Những linh mục đã mệt mỏi và số mana còn lại của họ đã dùng hồi phục những vết thương, và hiện tại họ đang nghỉ ngơi. Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng nếu không phải tình huống nguy cấp, tôi cảm thấy tốt hơn là để họ bảo toàn mana."

"Nếu đã như vậy thì không thể khác được rồi, đội trưởng. Tuy nhiên, ông ta là người đã mang ta tới đây và chiến đấu trong tuyệt vọng để bảo vệ ta. Nếu có thể, làm ơn--- cô hiểu ta ta đang nói gì mà, đúng không?"

Không chỉ Remedios mà cả Gustavo cũng gật đầu thật sâu.

"Được rồi, vậy có một điều mà ta phải xác nhận trước. Có bất kỳ ai ở đất nước này có thể nhìn thấu chuyển đổi hình dạng hay ảo ảnh không?"

"Tại sao ngài lại hỏi vậy, Bệ hạ?"

"Đó là bởi vì ta đề phòng những con quỷ sử dụng ma thuật che giấu bản thân giữa những người bị giam."

Caspond nhìn vào Remedios.

"À, tôi xin lỗi. Cho phép tôi được thay mặt, Đội phó. Tôi không nhớ bất kỳ ai như thế."

Sorcerer King chỉ "Ừm-" và trầm ngâm. Caspond hỏi Remedios một câu hỏi khác.

" Nếu nó gây rắc rối với Sorcerer King như vậy, rõ ràng nó chỉ ra đây phải là một câu hỏi sống còn. Ta sẽ hỏi lại cô một lần nữa. Cô có thể thề với những vị thần rằng cô không biết không?"

Hai thánh hiệp sĩ gật đầu, và rồi ánh mắt của Caspond chuyển sang Neia. Chắc chắn ông ta không biết một hộ vệ như cô, đúng không nhỉ? Khi Neia nghĩ thế, cô cũng vội vàng gật đầu.

"vậy thậm chí hộ vệ Baraja cũng không biết... Có chuyện gì vậy? Ngươi trông bối rối. Ta đã nghe được tên của ngươi từ đội trưởng. Ta rất biết ơn ngươi có thể phục vụ bên cạnh bệ hạ."

"Thần vô cùng cảm ơn!"

Neia vội vàng cúi cầu với Caspond.

" Như thế. Cô ta thật khác thường. Ta muốn một thuộc hạ như thế."

"Cái gì, chắc chắn, ngài hẳn đang đùa..."

Giọng của Neia đang run rẩy. Khi ông ta thấy cô trong tình trạng đó, Sorcerer King và Caspond cười vui vẻ. Rồi, họ tiếp tục cái nhìn - mặc dù Sorcerer King không có biểu hiện gương mặt - nghiêm túc.

"Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình không biết, có phải những con quỷ sở hữu sức mạnh biến hình thành người khác không?"

"Những con quỷ có thể dùng hình dạng con người khiến người ta nhầm lẫn, nhưng nó không có nghĩa là chúng có thể biến hình thành những người khác. Đơn giản là chúng có thể có được hình dạng con người nhưng không có nghĩa chúng có thể bắt chước được vẻ ngoài của một người bất kỳ nào đó. Vì vậy... nếu có bất kỳ ai xa lạ giữa những người bị giam ở đây... sẽ cần phải cẩn thận."

"Như vậy, chúng ta sẽ cần cho những người bị bắt đảm bảo làm chứng cho nhau..."

"Hiện giờ, phép ảo ảnh thì rắc rối hơn. Với những ảo ảnh, người ta có thể lấy được gương mặt của người khác. Ví dụ..."

Sorcerer King thi triển một phép thuật, và gương mặt xương của ông ấy biến thành Caspond.

"Đây là một ảo ảnh. Tuy nhiên, những ảo ảnh cấp thấp như thế này có thể thay đổi trang phục của một người, nhưng không phải giọng nói của họ. Còn nữa, chúng không thể bắt chước những ký ức và suy nghĩ. Vì vậy, chúng sẽ ngay lập tức bị bại lộ nếu như ai đó quen thuộc với mục tiêu nói chuyện với chúng."

Gương mặt của Sorcerer King quay lại thành dạng hộp sọ ban đầu.

" Có nhiều cách để che giấu quần áo và giọng nói của một người. Vì vậy, cách tốt nhất là nói chuyện với họ và kiểm tra cảm giác sai khác."

Câu hỏi của ngài ấy với những Orc ý định là để đề phòng chuyện này, Neia lẩm bẩm.

Quả là Bệ Hạ. Suy xét tỉ mỉ một cách bất ngờ.

"Tôi hiểu rồi... chà, cô nghe rồi đấy? Đi kiểm tra ngay đi."

"Chờ một chút. Ngài cũng nên xem xét đến khả năng có một con quỷ nổi điên lên khi bị bại lộ. Không phải tốt hơn là để một người mạnh như đội trưởng Custodio ở bên cạnh để bảo vệ cho ngài sao?"

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thực hiện việc điều tra với đội trưởng như là một nhân chứng."

Gustavo cúi đầu.

"Thân Vương-dono. Đó là tất cả những gì ta muốn xác nhận. Nếu ngài còn có gì muốn nói, vậy cứ tự nhiên."

"Vậy - Bệ hạ. Vì kế hoạch tương lai của chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta cần di chuyển về phía nam, kết nối những lực lượng địa phương và rồi triển khai tấn công toàn lực. Đó là bởi vì có rất nhiều quý tộc bị cầm tù cùng với tôi, và tôi muốn nhờ họ và giúp sức cho chúng ta. Đó là kế hoạch tôi dự định thực hiện."

"Ừm. Ta không hiểu những quý tộc của đất nước này, vậy nếu ngài đã thấy vậy là tốt nhất, vậy cứ tự nhiên... Ngài sẽ không tấn công những trại tù khác để giải cứu những tù nhân khác sao?"

"Đây không phải là lúc cho những chuyện đó. Dẫn theo nhiều người trong những khu vực bị kiểm soát bởi Jaldabaoth thì rõ ràng tốc độ di chuyển của chúng ta sẽ rất chậm. Tôi muốn tránh những hậu quả mà chúng ta sẽ mất nhiều hơn được bởi giúp đỡ những người khác."

"... Vậy tại sao không để những người dân bỏ trốn xuống phía nam trong khi mình chúng ta tấn công những khu trại?"

"Đội trưởng Custodio. Cô được phép ở đây, nhưng ta không hỏi ý kiến của cô."

Caspond nói với một giọng điệu hoàn toàn khác với cách ông ta nói với Sorcerer King.

Remedios nghiến chặt răng như thể cô đang kiềm chế nổi giận.

" Ta cũng đồng ý với Thân Vương - không, quan điểm của Gospond-dono. Tuy nhiên, các ngài đã chiếm được hai trại tù, bao gồm cả nơi này. Ta tưởng các ngài có thể tiếp tục áp dụng những kinh nghiệm thu được ở đây, đúng không?"

"Chúng tôi sẽ không làm gì cả." Caspond nhún vai. "Tôi không cảm thấy chúng tôi có thể đoạt lại vùng đất này mà không có chết chóc hay bị thương. Số lượng thương vong sẽ tăng lên từ hàng chục, đến hàng trăm, hàng ngàn. Có những thứ khác quan trọng hơn điều này."

Khi họ nghe những điều này, chúng tác động lên tất cả những người xung quanh. Neia nhìn vẻ sốc chạy qua gương mặt của Remedios và Gustavo. Về bản thân Neia, cô bình tĩnh nghĩ. Chung qui đây là tất cả những hoàng tộc bình thường.

"Caspond-sama, ngài đã thay đổi rồi. Lúc trước, ngài là một người vĩ đại nhân hậu như Nữ Hoàng bệ hạ."

"Gì đây, đội trưởng Custodio? Cô thất vọng sao? Hửm!"

Gương mặt của Caspond xoắn lại. Môi ông ta cong lên, lộ rõ hàm răng. Ánh mắt ông sắc như dao đầy vẻ trách móc.

"Trái tim cô cũng sẽ bị bóp méo như ta nếu cô cũng nếm trải địa ngục mà ta đã trải qua. Ta không thể phun ra những lời tốt đẹp được nữa, hừ. Chúng khiến ta phát ốm... Như những gì chúng ta làm với ta... Ta đoán cô chưa nghe về nó. Nếu như vậy, đi tìm ai đó và hỏi họ đi. Như thế, cô sẽ biết chính xác sự xấu xa và báng bổ của lũ quỷ."

Ông ta như một người hoàn toàn khác, Hay có lẽ đúng hơn phải nói là sự đen tối trong nhân cách của ông đã bị vặn vẹo để xuất hiện.

" Nếu có thể, ta muốn giết tất cả lũ bán nhân loại..."

Ông ta nhìn vào Sorcerer King, người nhún vai và trả lời.

"Ngài có thể làm như ngài muốn sau khi tra khảo chúng. Ta đã thả những con Orc rồi."

"Cũng không thể làm gì hơn, vây. Chà, lũ orc cũng nếm trải sự khổ sở như tôi... mặc dù, ngài có thể giao chúng cho tôi để đổi lấy kiếm thánh không?"

"Ta là một magic caster. Ta sẽ làm gì với một thanh kiếm thậm chí nếu ngài đưa nó cho ta chứ?"

Caspond cười khi nghe câu trả lời đùa của Sorcerer King.

Cơ thể Neia run rẩy. Khi nghĩ đến việc ông ta căm thù những bán nhân loại đã cầm tù ông đến mức sẵn sàng trao đi kho báu của quốc gia chỉ để nắm họ trong tay... Có chuyện quái gì đã xảy ra với ông ta vậy?

"Vậy ngài sẽ bỏ thành phố này?"

"Tôi muốn như vậy nếu có thể. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi han một vài tù nhân và gửi sứ giả đến phương nam đã. Tôi nghĩ sẽ mất 1 tuần là sớm nhất. Khi chúng tôi lấy lại được vùng đất này, tôi sẽ báo đáp một khoảng xứng với lòng tốt của ngài ngoài những gì đội trưởng Custodio đã thỏa thuận."

"Ta rất trông chờ điều đó."

***

Sorcerer King và Neia rời đi khoảng một phút sau đó. Caspond nói, "Được rồi. Vì Sorcerer King đã đi rồi, chúng ta hãy đến với vấn đề chính."

"Vâng. Bảo vệ nhiều người một lúc sẽ rất khó. Nếu có thể, tôi tin rằng chúng ta sẽ cần mượn quân tiếp viện từ phía nam, hay có lẽ nhận một vài loại phương tiện vận chuyển như ngựa hay xe hàng."

Caspond cười nhạt khi nghe đề nghị của Gustavo.

"Ngươi vừa nói thứ phi lý gì vậy? Ai nói rằng chúng ta đang nói về nó?"

"Không phải mục đích của chúng ta là xem xét như thế nào để đưa mọi người xuống phía nam sao?"

" Để ta nói thẳng. Chúng ta sẽ không bỏ chạy về phía nam ngay. Chúng ta sẽ chiến đấu với đội quân của Jaldabaoth ở đây."

" Thế là quá liều lĩnh!"

Khi cô nghe những lời của Gustavo, Remedios tiếp lời.

"Trong khi chúng ta có những bức tường thành phố, chúng ta sẽ chấm hết nếu như bị bao vây và cạn kiệt lương thực.

Trong khi Remedios có thể không giỏi trong việc suy nghĩ, cô rất đáng tin cậy khi nói đến chiến đấu. Gustavo gật đầu khi nghe những lời phát biểu tự tin của đội trưởng.

"Thậm chí vậy, chúng ta phải đánh ở đây."

Khi 2 người họ chuyển ánh mắt thắc mắc về phía ông ta, Caspond mỉm cười tàn nhẫn và giải thích.

"Các ngươi cũng nghe rồi đúng không? Sorcerer King đang bảo toàn mana cho cuộc chiến với Jaldabaoth..."

Sau khi thấy Gustavo gật đầu, Caspond tiếp tục.

"Sẽ là một vấn đề phiền toái. Sau khi ông ta đánh bại Jaldabaoth và lấy đi những nữ hầu quỷ, Sorcerer King se quay lại vương quốc Sorcerous. Trước lúc đó, chúng ta cần ông ta giảm thiểu số lượng bán nhân tộc đang xâm lược đất nước này. Vì vậy, chúng ta phải đặt mình vào vị trí ngặt nghèo."

"Nhưng thỏa thuận của chúng ta với Sorcerer King..."

"Mỗi lần Sorcerer King giết những tên bán nhân loại với ma thuật của hắn, càng ít người của Thánh Quốc bị mất, đúng không? Các ngươi chọn cái nào? Người chọn undead, hay những mạng sống của người dân vô tội Thánh Quốc?"

Gương mặt Gustavo trông có vẻ đau khổ, trong khi đó Remedios với gương mặt bối rối nhanh chóng trả lời.

"Những người dân vô tội của Thánh Quốc, dĩ nhiên rồi."

"Là như thế đó, đội trưởng. Vì vậy, các ngươi phải khiến Sorcerer King chiến đấu. Vì chúng ta đã làm một thỏa thuận, phải có một lý do tốt để phá vỡ nó."

"Vậy nên chúng ta phải đính với đội quân của Jaldabaoth vì điều đó?"

"Chính xác. Hay hơn nữa - chúng ta bắt đầu công cuộc chạy trốn xuống phía nam, nhưng vì chúng ta mất nhiều thời gian hơn dự tính, chúng ta bị bao vậy bởi đội quân của Jaldabaoth. Không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta phải tìm sự giúp đỡ của Sorcerer King. Các ngươi nghĩ sao?"

Ông ấy đúng rồi. Mắt của Remedios và Gustavo như thể đang nói chuyện với nhau. Tuy nhiên -

"Tôi có một câu hỏi. Sẽ ra sao nếu như mana của Sorcerer King cạn kiện và trở nên bất lợi trong trận chiến với Jaldabaoth?"

"Ta nghe nói mana có thể hồi phục nhanh chóng đúng không?"

"Em gái tôi cũng nói vậy."

Em gái của Remedios là một linh mục. Nếu cô ấy nói, "Tôi nghe nó từ cô ấy." không ai có thể bàn cãi nữa.

"Chúng ta sẻ thả một vài bán nhân loại với mục đích dụ dỗ đội quân của Jaldabaoth tới đây. Chúng ta cần phải làm nó trước khi chúng ta cạn kiệt lương thực, nhớ đó."

"... Nhưng bao nhiêu thuộc hạ của Jaldabaoth sẽ đến?"

3 người họ đã chia sẻ với nhau những gì họ biết. Sau một chuỗi trận chiến, quân đội của Jaldabaoth thì ít hơn 100.000.

Đội quân hình thành từ 20 chủng loài, cũng như 6 chủng loài khác số lượng không đủ để gọi đó là một đội quân, tổng cộng là 18 chủng loài.

Snakemen - bán nhân loại đầu hình rắn, được xem như có họ hàng với Lizardmen.

Armatt - một chủng chuột đứng 2 chân với lông như sắt. Chúng được xem như có họ hàng với Quagoa.

Caben - chúng giống như những con khỉ với kích thước lớn hơn con người một chút, mắt của chúng đã bị thoái hóa.

Zern - một chủng tộc nhầy nhụa với phần thân trên như những con lươn với những cánh tay và phần dưới cơ thể chúng nhờn nhờn như những con giòi có màu xanh dương. Một số người tự hỏi Anh chắc là chúng không thuộc chủng tộc dị hình chứ? Nhưng bởi chúng bị ảnh hưởng bởi những phép thuật có hiệu quả lên bán nhân tộc, vậy nên họ xếp chúng vào như là bán nhân loại.

Balader - một chủng tộc côn trùng có những cái móng tay nhô ra như dao và toàn bộ cơ thể được bảo vệ bởi một khung xương ngoài như áo giáp. Cũng như Zern, chúng cũng bị ảnh hưởng bởi những phép hiệu quả lên bán nhân loại, vậy nên xếp chúng vào bán nhân loại.

Horuner - Bán nhân loại có đôi chân như ngựa và thế mạnh về chạy. Chúng có thể chạy một thời gian dài không nghỉ và sở hữu khả năng linh động đáng kinh ngạc.

Spidan - Bán nhân loại như loài nhện với bốn tay và bốn chân dài và mảnh khảnh giống như những con nhện. Chúng có thể nhổ ra tất cả mọi loại tơ từ miệng mình và làm các kiểu quần áo và item với tơ đó. Những bộ đồ bằng tơ chúng làm theo cách này thì cứng như thép.

Stone Eater - vũ trang với những vũ khí thô sơ, điểm đáng sợ nhất của chúng là khả năng phóng ra những cục đá mà chúng ăn. Chúng có thể phóng ra những mảnh đá dễ dàng móp méo áo giáp kim loại, và cự ly có thể vượt quá một trăm mét. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể làm một số lần giới hạn, vậy nên nếu ai đó có thể tránh được đợt tấn công dữ dội của chúng, thì chúng cũng không có gì đáng sợ.

Orthrou - Chúng là một phiên bản khác của Centaur nhưng có phần thân dưới được thay thế bởi của một quái vật ăn thịt. Chúng có chiến lực tốt hơn Centaur nhưng chúng thiếu linh động hơn.

Magilos - Sinh ra với khả năng sử dụng được những phép thuật lên tới bậc 4. Những phép chúng có thể sử dụng xuất hiện như những dạng hình săm. Những con mạnh mẽ được bao bọc bởi những hình săm. Đôi khi cũng có những cá nhân có thể phát triển được những kỹ năng như magic caster, và có những lời đồn rằng chúng có thể thi triển được những ma thuật lên tới bậc 5. Chúng là những thực thể cấp Lord.

Pteropo - một chủng loài sinh sống ở những vách đá, chúng rất thông thạo trong những việc lượn với những khoảng cách dài. Trong khi chúng có thể bay, nó có vẻ như yêu cầu rất nhiều sức mạnh, vậy nên chúng chỉ bay một lần mỗi ngày, và sau đó thậm chí chúng không thể lượn. Nếu chúng không bay, chúng có thể xé nát áo giáp bằng gió, vậy nên phòng thủ chống lại chúng thì rất khó. Chúng là một chủng loài mạnh hơn khi chúng không thể bay.

Và rồi, có Bafolk.

Sau chủng tộc còn lại không có số lượng quá lớn, những mỗi tên trong số chúng đều khá mạnh.

Orge

Buri Uns - một chủng tộc như Orge với sức mạnh điều khiển đất, có thể được xem như là một loài cao cấp. Chúng sở hữu khả năng đặc biệt tạo liên kết với đất.

Vah Uns - Tương tự với Buri Uns, chúng là những loài điều khiển nước. Chúng có khả năng đặc biệt liên kết với nước.

Nagarajas - chúng trông như những con rắn với cơ thể mang vảy và có những cánh tay. Chúng thì một chủng tộc hoàn toàn khác với những kẻ tên tương tự Naga, và chúng không hòa hợp với nó. Chúng được sinh ra với khả năng thi triển nhiều phép thuật, và thỉnh thoảng chúng thậm chí trang bị cho mình với kiếm và áo giáp.

(Trans: Tưởng tượng là con này giống rắn hoàn toàn có điều có thêm tay thôi, chứ không phải nửa trên là người, nửa dưới là rắn giống naga)

Spriggan - một chủng tộc có thể tự do thay đổi kích cỡ từ nhỏ sang lớn. Chúng về cơ bản là một chủng tộc tốt, và những Spriggan xấu xa thì rất hiếm. Nói đến ó, cả Spriggan xấu hay tốt thì không thể làm chủ được khi chúng trở nên cuồng nộ - Berserk.

Zoastia - Động vật ăn thịt với thân trên là người thú. Chúng có họ hàng với Centaur và Orthrou. Chúng mặc những bộ trọng giáp và mang khiên tròn. Chúng không có khả năng đặc biệt, nhưng chúng là những kỵ binh hạng nặng với sự tàn bạo và sức mạnh của những con thú hoang. Chỉ một con trong số chúng cũng rất mạnh, và Orthrou thường dựa dẫm vào chúng. Nó giống như mối quan hệ giữa nhưng Goblin và Hogoblin. Tuy nhiền, vì chúng thiếu khả năng đặc biệt, chúng không phải là những đối thủ quá mạnh khi chống lại những mạo hiểm giả có thể thi triển được phép [Fly]. Tuy nhiên, trong một trận đối đầu trực tiếp, thậm chí cả những mạo hiểm giả cấp độ orichalcum cũng gặp nhiều khó khăn.

***

"Theo Sorcerer King, căn cứ của cô có thể đang bị giám sát đúng không? Vậy nếu chúng không biết chúng ta có bao nhiêu quân, chúng có thể sẽ không gửi quá nhiều quân đến. Điều đó là lợi thế cho chúng ta. Tuy nhiên, có một vấn đề."

"Lương thực."

"Đúng vậy, trong khi những linh mục có thể tạo ra đồ ăn, họ chỉ có thể làm được rất ít đến khi cạn kiệt mana. Họ cũng không thể cho ăn như lũ bán nhân loại được."

Remedios và Gustavo có vẻ không vui trên gương mặt. Cả ba bọn họ đều biết những bán nhân loại săn đuổi con người.

Vì vậy, thậm chí nếu họ có bỏ đói những kẻ bán nhân loại xâm lược, tất cả họ đều biết rằng họ sẽ thua cuối cùng. Đó là bởi những trại tù của bán nhân tộc có thể được xem như kho dự trữ lương thực của chúng.

" Đi kiểm tra xem lương thực của chúng ta có thể cầm cự được bao lâu -"

"Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Chúng tôi cũng tìm xem có bất cứ thợ rèn nào có khả năng điều chỉnh lại những trang bị của bán nhân loại để cho con người sử dụng."

"Ta không thể trông đợi gì hơn nữa, đội trưởng."

Cả ba người họ tiếp tục thảo luận về sự chuẩn bị cho trận chiến. Sau một vài giờ, họ đi đến kết luận mà tất cả bọn họ có thể chấp nhận được, và ba người mỉm cười.

"Được rồi, vậy hãy chuẩn bị cho cuộc chiến."

***

Một tuần sau, khi lương thực của họ đã dần cạn kiệt và đã đến lúc họ di chuyển, đội quân bán nhân loại xuất hiện từ phía bên kia chân trời.

Tuy nhiên, đó là một đội quân khổng lồ vượt xa những gì họ dự đoán.

Phần 5.

Ainz nhìn xuống thành phố, với một sự hoảng loạn do sự xuất hiện của đội quân bán nhân tộc, và ông chập chậm đổ sụp xuống.

Đây không thể diễn tả bằng lời.

Trái tim và linh hồn Ainz căng ra tới giới hạn của chúng vì mệt mỏi, và mặc dù bản chất ông là undead, ông quỵ gối xuống từ những mệt mỏi tâm trí và ôm mặt mình.

Mình nên làm gì... mình nên làm gì sau chuyện này...

Về cơ bản, Ainz đã theo kịch bản của Demiurge.

Dĩ nhiên, không phải từng từ và từng hành động theo kế hoạch, vậy nên ông đã ứng biến một chút, nhưng thậm chí vậy, Ainz đã dựa theo sự phát triển kế hoạch của Demiurge.

Hay hơn thế, vấn đề là ông đã ứng biến quá nhiều.

Nói thẳng, những chỉ dẫn kế hoạch mà ông nhận được từ Demiurge cơ bản chỉ nói: "Xin hãy thích ứng với tình huống," và những thứ khác như thế.

Thế này là quá nhiều. Đó là những gì Ainz nghỉ khi lần đầu ông nhìn thấy chỉ dẫn.

Nếu Ainz là một người xuất sắc, có lẽ ông có thể theo đúng chỉ dẫn và đóng vai trò một Sorcerer King hoàn hảo. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, khả năng của Ainz thì hoàn toàn bình thường, hay có thể còn tệ hơn thế nữa.

Vì vậy, Ainz đã có một cuộc tranh luận sôi nổi với Demiurge về vấn đề này.

Ông nhớ lại những thứ như: Ainz đã nài nỉ, "ta không hiểu, viết chi tiết hơn đi." Lúc đó Demiurge đã khiêm tốn trả lời rằng. "Sao mà thần có thể làm những thứ vô lễ như vậy với người trí tuệ như Ainz-sama được?" và điều này đã dẫn đến một cuộc giàng co nãy lửa. Ông đã kéo Albedo vào trận chiến này lúc giữa chừng, và Ainz - người đã bắt đầu ở thế cực kỳ bất lợi - đã kết thúc với một thất bại hoàn toàn.

Và rồi, những chỉ dẫn của kế hoạch cuối cùng được giao hoàn toàn vào tay Ainz tùy ý hành động.

Nếu đây là một phần của trò đùa của Demiurge, hắn ta có thể xử lý với nó theo vài cách khác nào đó, nhưng đây là thành quả của niềm tin và sự tôn trọng của thuộc hạ.

Đặc biệt, nó đã được phát biểu rất rõ ràng như "Ngài chắc chắn sẽ có thể đạt đến một kết quả tốt hơn, Ainz-sama - sao một người tầm thường như thần có thể ràng buộc ngài với những lời nói và hành động của mình được?"

Nếu ngươi nói như lẽ thông thường, tại sao một vị vua của một đất nước khác lại đến đây một mình... đó là một cuộc tranh luận vô lý... tuy nhiên, Mình đã đến đây rồi. Mặc dù mình đã khuấy động một vài vấn đề theo nhiều cách và cũng bất cẩn vài lần, mình vẫn đã làm mọi thứ đến thế này...

Ông không tin vào những vị thần, nhưng ông muốn cầu nguyện họ bằng cả trái tim mình.

Có thể nào Demiurge và Albedo xem xét khả năng của mình trước khi đổ hết nhiệm vụ này lên mình...

Bị yêu cầu làm những việc không thể khiến động lực của ông teo luôn.

... được rồi, kéo nó lại cùng với nhau, mình. Nó sẽ dễ dàng hơn sau khi trải qua chuyện này.

Ainz đổ thêm sức mạnh vào chân mình ,và rồi ông đứng lên.

Kế hoạch đã đến những giai đoạn quan trọng, và đây là phần tệ nhất.

Theo Demiurge, nếu chúng hình thành hàng phòng thủ ở thành phố này, họ sẽ tấn công đến khi có đến 85% thương vong.

Ainz không biết hắn ta đang nói về cái gì.

Vì Demiurge cảm thấy nên như thế này, vậy nó là câu trả lời tốt hơn bất kỳ câu trả lời nào của Ainz nghĩ ra. Nếu tất cả những cái chết mang lại lợi ích cho Nazarick, vậy hãy để chúng chết. Thay vào đó, Ainz nghĩ việc giết nhiều hơn sẽ mang nhiều lợi ích hơn cho Nazarick và những thứ như vậy.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thực tế là Demiurge đã hỏi Ainz về những con người không thể giết.

Nói thẳng, nếu đó là tất cả, vậy ông sẽ ngẫu nhiên chọn một vài và xong chuyện, nhưng có thêm một điều lưu ý.

Con người đó hết lòng vì Ainz, hay người đã bị thuyết phục tham gia phía Ainz.

「Thần cảm thấy rằng phải có nhiều con người hết lòng vì ngài như những người lùn, vì vậy xin vui lòng cho thần biết tên của họ, và khi thần hành động, thần sẽ không để giết chúng.」

Khi ông nhận được tin nhắn đó từ Demiurge, ông đã nghĩ là, Anh đùa tôi à? Khi ông đang nghi ngờ những gì Demiurge suy nghĩ.

"... Không có ai như thế cả."

Đó là những lời thất vọng Ainz đã thốt ra.

Không có con người nào ủng hộ cho Ainz

Thay vào đó, ông đã trải nghiệm rõ ràng hơn việc undead bị ghét như thế nào ở Thánh Quốc.

Trong nhưng tình huống ngặt nghèo, bao nhiêu người sẽ ủng hộ cho một undead như ông?

Tuy nhiên, ông không thể nói với Demiurge là không có ai.

Demiurge vô cùng tin rằng Ainz có thể mê hoặc được nhiều con người. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ông nói với Demiurge rằng ông không làm được với ai cả?

Bụng mình đau quá...

Bán nhân loại người lùn được nói tới hẳn là Gondo Firebeard, nhưng đó đơn giản chỉ là may mắn. Ông đã ghi điểm tuyệt đối vởi đánh trúng điểm yếu trong trái tim ông ta đơn thuần bởi may mắn, và may mắn như vậy thường không lặp lại.

Và nó chính xác là bởi vì ông đã khơi gợi những thông tin với Gondo mà ông đã cố gắng gợi lên những rung động trong trái tim của những thợ rèn rune. Tuy nhiên, không có ai như thế ở Thánh Quốc cả.

Có một người mà ông đã hình thành nên một mối quan hệ bạn bè, Neia Baraja, nhưng đó là tất cả.

Bên cạnh đó, ông đã đưa cho cô một item ma thuật để cải thiện mối quan hệ của họ, nhưng cũng vì lý do khác, nhưng nó hiệu quả như thế nào thì vẫn chưa rõ ràng. Cô ta vẫn tiếp tục nhìn ông với đôi mắt đằng đằng sát khí, vậy ông chắc chắn không nên mong đợi bất cứ điều gì tốt sẽ diễn ra.

Demiurge sẽ nghĩ gì nếu như mình nói với anh ta chỉ có duy nhất một người? Ainz tự hỏi.

Hình tượng của Ainz mà Demiurge đang giữ trong tim sẽ không hoàn toàn sụp đổ chứ?

Và rồi, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?

Ở vương quốc người lùn, mình đã nói với Demiurge rằng mình không thông minh, nhưng vào lúc đó, có vẻ như anh ta không tin mình hoàn toàn.... Điều này thật tệ. Mình là người vĩ đại như thế nào trong mắt anh ta chứ? Hay thay vì thế, nó giống như mình càng lúc càng vĩ đại hơn những gì mình tưởng tượng nhỉ? Bình thường, sẽ không có những cách khác sao?

Những kỳ vọng đặt trên ông sẽ bị tổn thương. Nó không nặng lắm, chúng chỉ đau.

Trong quá khứ, ông đã suy nghĩ từ "trung thành " sẽ đau đớn và nặng nề như thế nào. Đặc biệt, là phần mà những thuộc hạ của ông xem Ainz là một người vĩ đại là đau đớn nhất.

Mình đoán mình nên lấy cơ hội này để nói với Demiurge rằng mình không thực sự đáng kinh ngạc, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm thế? Mình nên làm gì nếu như nó khiến cho kế hoạch của Demiurge ấp ủ lâu nay kết thúc thất bại? Nếu mình tốn nhiều năm để săn đón một khách hàng lớn, cuối cùng nó lại thất bại bởi vì một bình luận ngu ngốc từ sếp mình...

Ahhh. Ainz nói thế khi gãi lên cái đầu trọc lóc của mình.

Ông nên là gì đây?

Câu trả lời tốt nhất ông có thể đưa ra là gì?

Không quan trọng ông giả sử điều gì, tất cả chúng sẽ kết thúc bằng cách Demiurge nhìn vào ông và thất vọng. Ông không thể đạt được quyết định nào mà ông có thể chấp nhận.

Anh ta đang trông đợi ở mình quá nhiều - trèo cao thì té đau. Đó là tại sao mình đã nói rằng mình không phải là ai đáng kinh ngạc cả...

Và rồi, kế hoạch của chính Ainz thì cũng khá thất bại.

Ainz chạm vào túi của mình và rút ra một thanh kiếm.

Nó là một thanh kiếm bình thường được khắc với những chứ Rune.

Tuy nhiên, nó chứa sức mạnh có thể so với cây cung ông đã cho Neia mượn.

Dĩ nhiên, đó không phải là rune của người lùn. Nhưng Rune được khắc ở đây hoàn toàn không có sức mạnh. Đây là một mảnh trang bị được làm với công nghệ của YGGDRASIL.

"Haaaa...."

Ainz thở dài. Ông có nhiều vũ khí như thế này. Kế hoạch ban đầu là cho mượn những vũ khí này đến Thánh Quốc.

Người dân của Thánh Quốc sẽ sợ hãi bởi sức mạnh áp đảo của thanh kiếm này và nghĩ, vậy đây là sức mạnh của vũ khí rune, nó sẽ tăng danh tiếng về vũ khí rune của vương quốc Sorcerous.

Đây là lý do khác tại sao mà ông cho Neia mượn vũ khí đó.

Ông cảm thấy rằng người dân Thánh Quốc sẽ thấy vũ khí đó và bí mật mượn chúng từ Ainz.

Tuy nhiên---

Ainz ôm đầu.

Tại sao không có bất cứ ai mượn chúng? Mình thậm chí nghĩ rằng người ta sẽ nói về nó bởi vì nó quá lòe loẹt... Mình đoán mình nên ép cô ta ra tiền tuyến và bắt cô chiến đấu, hừ...

Ngay lúc đó, có một tiếng tok tok tok như ai đó gõ cửa.

Ông nhanh chóng kiểm tra áo choàng và những chỗ lộn xộn khác trước khi đặt lại thanh gươm vào túi không gian của mình. Rồi ông đặt tay ra sau lưng, nhìn vào cánh cửa như một quốc vương, và nói to:

"Ai đấy?"

"Thưa bệ hạ, thần có thể vào được chứ?"

Không thể nói nó là giọng của đàn ông hay phụ nữ thông qua cánh cửa. Bình thường, ông nên hỏi tên của người đến, nhưng Demiurge đã nói với ông rằng vài người đang đến, và vậy nên Ainz cho phép không lưỡng lự.

"À, nó ổn. Vào đi."

Người vào phòng Ainz đóng lại cánh cửa đằng sau mình, và cơ thể nó cũng thay đổi.

Nó có một cái đầu như quả trứng với một cái miệng và hai con mắt trông như những cái lỗ. Bàn tay ba ngón của nó thì dài ngoằng như những cái que.

Đó là một Doppelganger.

Nó là Doppelganger ông đã cho Demiurge mượn theo yêu cầu của anh ta.

Vì nó là một quái vật Doppelganger, nó không quá mạnh.

Thậm chí khi biến hành, nó chỉ có thể sao chép được 40 khả năng, và nó thậm chí còn yếu hơn không biến hình. Khả năng đáng kể nhất của nó là có thể thoải mái sử dụng những trang bị hạn chế karma. Nói đến đó, nó không thể sử dụng những item ma thuật trên cấp legacy - di sản.

Những lỗ trống như những con mắt quay qua Ainz và nó cúi xuống thật sâu.

"Thần vô cùng xin lỗi và nhiều xúc phạm thần đã gây ra cho ngài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thân cầu xin ngài sẽ tha thứ."

"Đừng lo về nó. Ngươi chỉ làm việc của mình thôi. Ta không có gì để nói về điều đó cả."

"Thuộc hạ vô cùng cảm kích sự rộng lượng của ngài."

Ainz nhìn vào cánh cửa phòng.

"Không phải ngươi hiện giờ rất bận sao? Có nhiều thứ ngươi cần phải chỉ đạo đúng không? Và có bất cứ ai ở ngoài không? Nếu có bất cứ ai, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu không hạ thấp giọng xuống."

"Nó ổn. Không ai phản đối việc thuộc hạ một mình đến gặp ngài cả, Ainz-sama."

"Vậy sao..."

Ồ vâng, Doppelganger trả lời. Tuy nhiên, vẫn quan trọng là phải cẩn thận.

"Vậy, Ainz-sama, Xin hãy xác nhận cho thuộc hạ những quyết định của ngài."

"Xác nhận cho ngươi điều gì?"

Nói thế, Ainz biết rất rõ tại sao Doppelganger đến đây.

Hay thay thì thế, đã đến lúc để nói với Doppelganger này.

Đúng thế, câu hỏi ai là người ông đã mê hoặc.

"Tha thứ cho thần. Là nói đến vấn đề ban đầu - vấn đề những con người cảm mến bệ hạ và những mạng phải tha, Ainz-sama."

"Hừm..."

Ainz gật đầu mạnh và bắt đầu bước đi.

Dĩ nhiên, ông không thể rời khỏi phòng. Cuối cùng, ông chỉ có thể đi xung quanh trong căn phòng này. Không cần phải nói, nơi mà những đôi mắt của Doppelganger đang nhìn, nhưng Ainz chắc chắn rằng chúng đang theo những bước đi của ông, Ainz nhất định thế. Thật sự, khá là đáng sợ nếu chúng không nhìn theo hướng ông.

Thời gian đã hết. Khi Ainz nghĩ với tất cả sức mạnh của mình, ông bất ngờ dừng lại.

--- Ông không thể tìm ra câu trả lời đúng. Tuy nhiên, ông không có bất kỳ ý tưởng nào để tiếp tục che đậy những điều này thêm nữa.

Nếu ông là một con người, trái tim ông sẽ nảy ra ngay bây giừ, nhưng cơ thể ông không có bất kỳ nội tạng nào để có thể làm thế.

Một cảm xúc mạnh mẽ tràn ngập, khiến khống chế cảm xúc của ông kích hoạt, và như những gợn nhỏ bên trong trái tim ông, Ainz nói với Doppelganger câu trả lời.

"Ừm. Ta sẽ nói thẳng. Không có con người nào cần được cứu cả. Để lại vài mạng sống cũng cần thiết."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13:Minh Họa

Nasrene, Vijar, and Halisha vs Remedios

Cái chết giả của Ainz

Neia và Shizu vs Devil (cái đầu của con quái là Kelart Custodio)

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-The Paladin Of The Holy Kingdom-Chương 1: Phần 1:Cuộc Bao Vây Bắt Đầu

Phải còn rất lâu nữa mùa đông mới kết thúc, vậy nên không khí còn rất lạnh. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề với hắn nhờ lớp lông dày bao phủ toàn bộ cơ thể mình. Cơ thể hắn được quấn quanh bởi một bộ da cừu màu đen lộng lẫy, và một lớp quần áo ngoài cùng làm từ chất liệu cách nhiệt tuyệt vời. Hắn sẽ không run rẩy với cái lạnh, dù cho có mặc một bộ giáp toàn thân bằng kim loại.

Tuy nhiên, hiện giờ hắn đang run rẩy bởi một lý do khác.

Đó là sự giận dữ.

Gọi cơn giận dữ khổng lổ đang cuồn cuộn đó là "phẫn nộ" cũng không sai.

Một tiếng gầm gừ nhẹ phát ra từ hắn, như những con quái thú săn mồi vẫn hay làm, và hắn chậc lưỡi trong sự xấu hổ.

Với những đồng loại cùng chủng tộc với hắn - Zoastia - tạo một âm thanh của loài dã thú như một minh chứng cho việc hắn không thể điều khiển được cảm xúc của mình, một biểu hiện đáng xấu hổ cho những kẻ đã trưởng thành.

Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng với những thành viên cùng chủng loại với hắn.

Bất kỳ ai khác nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ giữ những răng sắc nhọn thì không gì hơn đều run rẫy trong sợ hãi hay đông cứng bởi sự khủng bố.

Hắn quay lưng lại với thành phố nhân loại hắn đã nhìn này giờ, và quay lại trại của mình.

Tuy là chỉ huy tối cao của bọn chúng là Jaldabaoth, người thống trị sở hữu sức mạnh vượt trội, rất nhiều cuộc xung đột vô nghĩa vẫn nổ ra hàng ngày giữa những chủng tộc khác nhau dưới trướng hắn.

Lực lượng Liên Minh Bán Nhân Tộc được chia làm ba nhóm chính.

Đầu tiên là khoảng 40.000 quân chống lại quân đội Miền Nam Thánh Quốc.

Thứ hai là 50.000 quân chịu trách nhiệm quản lý và canh gác những khu trại giam giữ tù nhân từ Thánh Quốc.

Thứ ba là 10.000 quân phụ trách do thám khu vực Miền Bắc Thánh Quốc, khôi phục lại những loại tài nguyên khác nhau, và những nhiệm vụ linh tinh khác.

Những người ở đây bao gồm khoảng 40.000 quân trong tổng số 50.000 quân phụ trách quản lý những trại tù.

Lẽ dĩ nhiên là khu trại của chúng rất đông đúc, với số lượng của tập trung tại đây. Nhưng, không một ai ở nơi này dám cản trở đường đi của hắn, vì thế hắn không phải dừng lại hay giảm tốc độ của mình.

Chắc chắn không một ai trên thế giới này dám đứng ra ngán đường một khối đá khổng lồ đang lăn cả.

Không một ai ở đây có đủ can đảm hay sức mạnh tinh thần đủ để ngáng đường hắn, với aura thống trị bao quanh mình.

Hắn bước đi như thể đi qua một cánh đồng không người, và ngay sau đó xuất hiện trong tầm mắt một chiếc lều đặc biệt được làm công phu.

Có những tên bán nhân loại đứng trước nó, nhưng chúng không phải là những lính canh. Chúng đang đứng đó để ý tiếp nhận đến những mệnh lệnh đưa ra bởi những kẻ trong lều. Nói cách khác, chúng là những tên đầy tớ.

Những lính canh run rẩy khi hắn đi qua giữa họ và lập cập kéo qua một bên tấm màn che lối vào, bên trong đang có năm bán nhân loại khác ngay lập tức nhìn vào hắn với ánh mắt sắc bén.

Những bán nhân loại bên trong có thể xem như top mười thành viên hàng đầu của lực lượng bán nhân tộc, ngoại trừ những con quỷ. Trong khi hắn có thể cảm thấy sức nặng của những ánh mắt đổ dồn lên bản thân, thái độ của hắn vẫn không một chút thay đổi.

Như một thành viên trong top mười người đứng đầu, hắn đơn giản chỉ cười và ngồi vào một chiếc ghế còn trống. Nói thế chứ với phần dưới cơ thể của loài thú như hắn khi ngồi xuống ghế thì giống như nằm xuống hơn.

Mặc dù một trong năm người khẽ gật đầu với hắn, hắn không quan tâm, cặp mắt hắn hằn chặt vô bán nhân loại đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất.

Bán nhân loại đó trông như một con rắn mọc ra những cánh tay.

Vảy trên người hắn lấp lánh sáng, toát lên một màu sắc lấp lánh kỳ dị đúng như biệt danh của hắn "Vảy Cầu Vồng". Chúng không chỉ đẹp, mà độ cứng được nói rằng ngang ngửa với những con rồng. Thêm vào đó, chúng sở hữu khả năng kháng ma pháp cấp độ cao và được trang bị với một cái khiên lớn cùng với một bộ trọng giáp yểm phép. Nếu chỉ tính theo yếu tố là sức mạnh kiểu chiến binh, có thể nói đây là sinh vật mạnh nhất trong toàn bộ những ngọn đồi Abelion.

Bán nhân loại này là Roxu, một Nagaraja (Naga là tộc người rắn). Hắn là bán nhân loại được bổ nhiệm làm chỉ huy của đội hình này bởi Chúa Tể Quỷ.

Bên cạnh hắn là cây đinh ba mạnh mẽ Dehydration, vốn nổi tiếng như là vũ khí chính của hắn.

"-Tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công?"

Câu hỏi hướng trực tiếp đến Roxu với một giọng điệu nhẹ nhàng.

Đã tròn ba ngày kể từ lúc chúng đến được thành phố nơi những con người hèn mọn chống cự chiếm được. Nhưng vẫn chưa có cuộc đụng độ nào nổ ra.

"Tôi biết những bức tường của con người thật rắc rối, những khi đối mặt với số lượng của chúng ta, đó chẳng phải là vấn đề, đúng không?"

Câu hỏi này đặc biệt hợp lý với những thành viên của Liên Minh Bán Nhân Tộc, những kẻ có thể hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của những bức tường. Sẽ không có khó khăn gì nếu xử lý chúng một cách cẩn thận.

" Sợ hãi sao?"

"Demon Claw -kakka."

Một biểu cảm xấu xa nở ra trên gương mặt hắn - Wayja Lajandala - gương mặt được biết đến với biệt hiệu "Demon Claw". Hắn quét mắt qua thành viên đồng loại khác của hắn đang có mặt nơi đây trước khi quay lại hướng về phía gã Nagaraja.

Danh hiệu "Demon Claw" (móng quỷ) được biết đến một cách rộng rãi, và đã được gần hai thế kỷ nay.

Đó không phải bởi vì Zoastia là chủng tộc có vòng đời lâu dài mà bởi vì danh hiệu đó được truyền qua nhiều thế hệ.

Với hắn, danh hiệu này là thứ được kế thừa từ cha mình. Hắn biết rất rõ rằng nó vẫn chưa xứng đáng với hắn vào lúc này. Đó là lý do tại sao hắn phải xây dựng danh tiếng của mình vào trận chiến sắp tới. Nhưng, hắn vẫn chưa thể chứng minh được sức mạnh của mình - như kẻ kế thừa danh hiệu - ra rộng rãi khắp thế giới.

Mọi kẻ hắn đánh bại thì đều quá yếu. Không có ai có thể cản nổi một đòn từ cây trọng rìu yểm phép của hắn, "Blade Wing" (Cánh Đao).

Tình hình này không được phép tiếp diễn.

Hắn không thể chấp nhận cuộc chiến này kết thúc trong khi những kẻ khác vẫn chỉ biết đến hắn như là một tiểu tốt của thượng quỷ Jaldabaoth. Hắn phải tìm cách nào đó khiến tên tuổi hắn nổi lên như một chiến binh, và đây chính là lúc đó.

Tuy nhiên, Roxu vẫn không có ý định tấn công. Sự bất mãn của Wayja với quyết định này là lý do hắn hỏi theo cách vừa rồi.

"Chúng nói rằng Grand King đã từng giữ thành phố đó. Đừng nói với tôi rằng ông đang sợ hãi chỉ bởi vì kẻ địch có ai đó đánh bại hắn ta?".

Grand King - vị vua dẫn dắt tộc Bafolk đến sự vĩ đại.

Ông ta cũng là một trong top mười bán nhân tộc hàng đầu, như hắn.

Wayja tự tin rằng hắn có thể so kè ngang ngửa với Grand King, mặc dù tên đó sỡ hữu võ kỹ khá phiền phức có thể phá hỏng vũ khí. Bất kỳ kẻ nào có thể đánh bại được Grand King chắc hẳn là một đối thủ đáng giá.

"Tôi sẽ xử lý ả ta, vậy tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công?"

Hắn nghĩ rằng chỉ có duy nhất một người có thể đánh bại sức mạnh của Grand King.

Đó hẳn phải là nữ thánh hiệp sĩ đó. Nếu lời đồn là thật, cô ta có thể đánh bại Grand King.

Hắn hình dung mơ hồ một thánh hiệp sĩ với thanh gươm phát sáng trong tâm trí mình.

"Wayja-kakka, thật là, một chỉ huy, nói những điều như thế cho dù đã đến trễ mà không một lời xin lỗi khiến tôi... không thấy vui, tôi biết, tôi biết."

Roxu quơ tay vẫy với điệu bộ thoải mái.

"Thật sự, những con gà ngu ngốc gáy thật ồn ào dù cho thậm chí còn chả biết điều gì."

Kẻ vừa cười khúc khích mỉa mai đó có bốn cánh tay. Bà ta là nữ hoàng của Magelos còn được biết đến như là "Iceflame Thunder" (Lôi Diệm Băng) - Nasrenia Bert Kiuru.

Wayja nhăn mày.

Hắn cảm giác rằng hắn có thể giành chiến thắng trong cận chiến , nhưng Nasrenia tinh thông về ma thuật, vậy nên hắn sợ rằng bà có có thể thay đổi cục diện bằng những cách không ngờ nào đó nếu đánh nhau. Thậm chí thế, hắn - như một người thừa kế cái tên "Demon Claw - sẽ không thể đối diện được với tổ tiên nếu đơn giản bỏ qua cho kẻ dám gọi mình là một con gà.

"Còn một mụ khọm già sắp sửa xuống lỗ cũng có thể gây rắc rối cho những người còn lại đấy."

Magelos thì có tuổi thọ khá là lớn, nhưng theo những gì Wayja được nghe từ những ngọn đồi khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ, bà ta hẳn đã trải qua hơn nửa vòng đời của mình.

Hắn không thể nói được tuổi thọ của bà ta qua làn da khi đánh giá gương mặt bởi lớp trang điểm dày che phủ, nhưng thật sự là bà ta đang che nó nghĩa rằng bà ta cũng đã để ý đến. Thêm nữa, chắc hẳn mùi hương hoa bao quanh bà ta là dấu hiệu đã sử dụng nước hoa để che đậy mùi hôi thối của người già, đúng không?

"-Ho."

Nasrenia nheo mắt lại, và một làn gió lạnh bao trùm không khí trong lều. Đây không chỉ là một hiện tượng tâm lý mà có thể cảm nhận được.

Wayja thẳng người lên khi nói điều đó. Phần thân dưới của một Zoastia không được trang trí đẹp mặt, nhưng nó sỡ hữu sự linh hoạt và sức mạnh bùng nổ của một con quái thú. Phong cách chiến đấu thường thấy của hắn là hạ thấp người xuống để sử dụng toàn bổ sức mạnh thể chất, nhưng hắn không làm thế vào lúc này. Đó là bởi vì hắn muốn thể hiện bản thân là người đang có lợi thế, sẵn sàng chấp lợi thế cho đối thủ.

"Đây không chỉ là vấn đề nói dối hay không? Ta nên dạy ngươi cách đối đãi với những quý cô một cách tôn trọng. Đó cũng là một trách nhiệm như một trưởng bối của ngươi."

Giữa không khí căng thẳng hiện tại, Roxu cất lời:

"Cả hai người các ngươi. Đây là hội đồng chiến tranh. Nếu hai người tiếp tục gây rắc rối ở đây, tôi buộc phải báo cáo đến Jaldabaoth-sama."

Bây giờ Roxu nhắc đến cái tên của chỉ huy tối cao của họ, hai người bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại vị trí. Tuy nhiên, họ tiếp tục lườm nhau, như thể đang nói "Chưa xong đâu" và "Ngon lại đây, bà già."

"Haa... Tôi cũng không thể giúp gì được mặc dù tôi rất mạnh, nhưng hai người nên biết rằng chúng ta phải làm việc cùng nhau."

"heeheehee, Anh cũng không có quyền bình luận về người khác đâu."

Một bán nhân loại giống như khỉ với bộ lông trắng chế nhạo lời càu nhàu của Roxu với một điệu cười.

"Hừm, đúng thế. Hiện giờ, Demon Claw-kakka. Về câu hỏi ban đầu của anh, đó không phải là tôi sợ. Grand King là một kẻ dũng mãnh, nhưng chắc hẳn những người có mặt ở đây cũng không thua kem gì hắn, đúng không?"

Roxu nhìn Demon Claw và Iceflame Thunder, và rồi ba người còn lại.

Một trong số chúng là một bán nhân loại được bao phủ với lớp lông trắng dày trông như một con tinh tinh. Hắn mặc một bộ giáp vàng yểm phép.

Kẻ đó là vua của những Kẻ Ăn Đá - Harisa Ankara.

Là một cá thể cao cấp trong chủng tộc của mình, hắn và những kẻ khác như hắn có thể nhận được nhiều loại khả năng đặc biệt từ việc ăn những loại quặng thô. Ví dụ như nếu ăn kim cương, chúng có thể tạm thời tăng khả năng kháng tổn thương vật lý và chỉ có thể bị áp chế bằng những đòn tấn công va đập. Bình thường, chỉ có ba khả năng có thể kích hoạt một lúc, nhưng hắn có thể trữ thêm nhiều hơn số đó. Đó cũng là lý do tại sao hắn được gọi là một kẻ đột biến.

Rồi, có một tư lệnh Orthros lúc nãy gật đầu với hắn một cách tôn trọng.

Ông ta mặc một bộ giáp được chạm khắc phứt tạp. Với mũ giáp cũng tương xứng và cây thương nằm bên cạnh ông ta. Tên của ông ta là Hectowages Ah Ragara.

Ông ta gật đầu với Wayja không phải vì tôn trọng năng lực cá nhân của Wayja, mà hướng đến toàn bộ chủng tộc Zoastia. Đó là lý do khiến hắn (wayja) không hài lòng.

Tuy nhiên, hắn không thể chỉ đơn giản thách thức Hectowages một trận đấu để chứng minh sức mạnh của mình. Nhất định Wayja sẽ chiến thắng trong một trận chiến một đối một. Nhưng, Hectowages không nhận được danh tiếng bởi sức mạnh cá nhân mình, mà bởi vì ông ta là một tư lệnh nổi tiếng, người có thể chiến thắng mặc dù đối mặt với một lực lượng kể địch đông gấp mười lần. Cục diện sẽ chuyển biến nếu nó trở trành một trận chiến tổng lực, và không có gì xấu hổ hơn khi huênh hoang về sức mạnh của một người và nói "ta mạnh hơn người" trong khi biết rõ điều này. Nó khiến cho Wayja có một thời gian khó khăn khi xử lý với Orthros.

Người cuối cùng còn lại là một thuộc hạ đồng loại với hắn, kẻ vẫn giữ im lặng tất cả mọi lúc: Muar Praksha.

Được biết đến như là "Black Steel", anh ta được biết như một lính du kích và thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.

Anh ta là một trong những Zoastia hiếm hoi, những kẻ thường tận dụng khả năng vật lý và chiến đấu với sức mạnh cục xúc. Lén lút và bất ngờ là điểm nổi bật của kỹ thuật ám sát đáng sợ anh ta dùng để âm thầm loại bỏ đối thủ. Biệt danh của anh ta đến từ ý chí không thể lay chuyển và quyết tâm tiêu diệt mục tiêu anh ta nhắm tới.

Trong khi hắn ta không nghĩ rằng hắn sẽ thua họ, mỗi người ngồi ở đây sẽ là những đối thủ phiền phức với hắn trong một trận chiến trực diện.

"Vậy chúng ta quay lại chủ đề tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công chúng. Đó là vì tôi nhận được lệnh từ Jadabaoth-sama trong thành phố Rimun."

"Nói gì? Là như thế sao?".

Câu hỏi của Wayja là vì thực tế rằng Roxu là người duy nhất trong đội quân 40.000 người này trực tiếp liên lạc với Jaldabaoth. Lúc những người khác đang được triệu tập tới thành phố này của Kalinsha, thuộc hạ của ông ta đã nhận lệnh chiến đấu và đợi triển khai.

Jaldabaoth liên tục dịch chuyển giữa nhiều thành phố, vậy có rất ít cơ hội để nhận lệnh trực tiếp từ ông ta.

"Jaldabaoth-sama nói rằng cho con người chiếm thành phố trong thời gian vài ngày."

"Cho chúng thời gian? Để làm gì?"

"Ngài ấy nói rằng để chúng sợ hãi. Có ít hơn 10.000 người trong thành phố đó. Càng ít hơn nữa những người có khả năng chiến đấu. Ngược lại, tất cả chúng ta ở đây là để chiến đấu... anh nghĩ rằng những con người đang sợ hãi như thế nào khi chờ đợi bên trong thành phố?"

"Tôi hiểu rồi... vậy sao. Jaldabaoth-sama thật sự đáng sợ."

"Hehehe. Đúng thế, nói đến nó, tôi hiểu cảm giác của anh như thế nào, Wayja-kakka. Câu hỏi đặt ra bây giờ là nên cho bọn chúng bao nhiêu thời gian?"

"Không, chúng ta có thể quyết định cho chúng thêm bao nhiêu ngày. Nói thế, chúng ta có khoảng thời gian tầm hai tháng, nhưng sẽ không hay nếu chính xác cho bọn chúng nhiều đến thế."

"Có phải bởi vì chúng ta vẫn cần giải quyết với những tù nhân không?"

Chỉ có 10.000 bán nhân loại còn lại để quản lý số lượng áp đảo của con người bị giam. Trong khi những bán nhân loại mạnh hơn con người, số lượng cũng là một vấn đề. Rất có khả năng họ sẽ không thể xử lý với những cuộc bạo loạn hay nổi dậy.

"Đúng thế. Đó là lý do tại sao tôi tập hợp mọi người tại đây, để đưa ra kế hoạch cho tương lai. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hành động sau một vài ngày nữa và kết thúc nó. Có ai phản đối không?"

Không có bán nhân loại ở đó - bao gồm cả Wayja - phản đối ông ta.

"Được rồi. Chúng ta sẽ tấn công trong hai ngày. Đến lúc đó, chúng sẽ tiếp tục quan sát chúng."

Có khả năng kẻ địch phản công, mặc dù hắn không nghĩ một điều như thế khả thi.

"Điều đó có nghĩa là đã đến lúc chơi vài trò với lũ người chúng ta mang theo rồi."

Vài bán nhân loại ăn loài người. Những chủng tộc như thế thích thịt tươi. Zoastia thì không đặc biệt yêu thích thịt người. Với họ, thịt bò và thịt ngựa thì ngon hơn. Tuy nhiên, đa số chúng thích thịt người giả bò.

Ngược lại, Iceflame Thunder có vẻ rụt rè trên gương mặt bà ta. Có lẽ đó là bởi vì Magelos không ăn loài người, bắt nguồn từ vẻ bề ngoài họ cũng tương tự như con người.

"hehehe. Thế còn việc giết và ăn chúng trước thành phố của lũ người vào ngày mai thì sao. Đủ để khủng bố chúng chứ?"

"Một ý tưởng tuyệt vời. Sau đó, chúng ta sẽ tuyên chiến và tân công vào ngày kế tiếp..."

"Không cần phải dồn ép chúng quá mạnh bạo. Sẽ ra sao nếu chúng đầu hàng chứ? Chiến đấu chỉ vui khi mà chúng còn nuôi hy vọng, và vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình. Không có gì chán hơn việc giết những kẻ đã mất hết ý chí sống."

Trên hết, Wayja muốn chiến đấu với những đối thủ mạnh. Sẽ không có ý nghĩa gì khi đối mặt với những tên yếu đuối.

"Đúng vậy. Còn nữa, có một điều quan trọng khác. Là mệnh lệnh từ Jaldabaoth-sama. Chúng ta không được giết tất cả bọn chúng, mà để một ít trốn thoát. Vì vậy, kế hoạch của tôi là giết tất cả mọi kẻ trấn thủ ở cổng tây - phía chúng ta - và đuổi theo những những kẻ canh gác ở cổng đông."

"Nói cách khác, những ai mà tấn công ở cổng đông cần có khả năng điều động và kiểm soát người của mình, đúng không? Tuy nhiên, cảm giác như là cuối cùng thì sẽ trở thành một cuộc tàn sát hoàn toàn."

Sau khi Nasrenia nói thế, cặp mắt của mọi người đổ dồn vào một người.

"Tôi hiểu... vậy ông sẽ không phiền nếu như tôi mang tất cả những đứa con của mình theo chứ?"

"Cô có thể để một ít như là sứ giả không?"

"Nhất định rồi, Roxu-kakka. Trong trường hợp đó, Hectowage Ah Ragara và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cổng đông."

"Sau đó, chúng ta cần vài người ở phía bắc và nam để cho chúng vài sức ép. Trong khi không cần phải chiếm những vị trí này, chúng ta nên giết hết những kẻ phòng thủ nơi đấy. Tôi muốn phái một vài chiến binh tầm xa đến đó..."

Có ba người có mặt ở đây tinh thông về chiến đấu tầm xa. Người mà Roxu chọn giữa họ là Zoastia vẫn đang im lặng nãy giờ.

"Muar Praksha -kakka."

"-đã hiểu."

Đó là tất cả những gì mà "Blacksteel" đáp lại.

"Mọi người khác sẽ phụ trách cổng tây. Tôi không cho rằng sẽ có cơ hội cho các bạn thể hiện bản thân mình, tôi sẽ để bất kỳ đối thủ mạnh mẽ cho các bạn nếu chúng xuất hiện. Sau tất cả, tôi cần chỉ huy toàn bộ đội quân, vậy tôi sẽ không thể tham gia vào tiền tuyến.

Ba bán nhân tộc còn lại - bao gồm cả Wayja - tất cả cùng gật đầu.

"Vì tất cả chúng ta đã nhất trí, chúng ta sẽ tấn công thành phố trong hai ngày tới. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ nghỉ ngơi để tập trung sức mạnh trước khi cho lũ người kêu gào trong tuyệt vọng."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 1: Phần 2

Neia nuốt lấy dịch dạ dày đang trào lên bên trong họng cô khi đang đi đến phòng của Sorcerer king. Khi cô làm thế, một vị chua nghét tỏa ra trong miệng cô.

Cô với lấy túi nước treo ở thắt lưng và uống nước bên trong,

Nước hầu như chả ngon lành gì, có vị như da thuộc, những nó giúp dập tắt cảm giác bỏng rác trong cổ họng cô và mùi hôi thối trong miệng. Tuy nhiên, cơn giận vẫn còn đó trong lồng ngực Neia, và gương mặt cô vẫn nhợt nhạt.

Cô nhớ lại khung cảnh quặn ruột mà cô không thể nào quên được, thậm chí dù cố gắng đi nữa.

Đội quân bán nhân tộc đã bao vây thành phố này suốt ba ngày nay.

Kẻ thù không tấn công hay cố gắng đàm phán, đơn giản là cứ để thời gian trôi qua. Nhưng hôm nay, những tên bán nhân loại đang mang ra những tù binh của chúng từ Thánh Quốc ở bên ngoài thành của quận Loys, nơi mà Neia và những người khác đã từng ở. Nếu họ có kỹ năng của cung thủ hay xạ thủ, họ có thể tấn công chúng. Không may thay, họ không có ai như thế ở đây.

Neia tự tin rằng sẽ đánh trúng những tên bán nhân loại nếu cô sử dụng cây cung của Sorcerer King. Tuy nhiên, tung ra một đòn tấn công có thể dẫn đến một cuộc tấn công tổng lực đáp trả. Chúng sẽ dẫn đến một trận chiến của 10.000 chống lại 40.000, và họ sẽ phải mở cổng thành nếu muốn cứu những tù binh.

Một khi mà những cổng thành được mở ra, lực lượng bán nhân loại chắc chắn sẽ đổ vào như thác lũ. Những thứ như thế không được phép xảy ra, và vậy nên tất cả những gì họ có thể làm là đứng một bên và xem.

Có khoảng ít hơn 20 tù nhân. Họ gồm cả đàn ông và phụ nữ, người lớn và trẻ nhỏ, nhưng không có người già. Tất cả những tù nhân đều trần truồng và chằn chịt sẹo cùng với những vết thâm bầm.

Khi những người dân của Thánh Quốc tập trung lại và bắt đầu nghĩ rằng họ được đem ra như một dấu hiệu cho một loại đàm phán nào đó, một bi kịch đã diễn ra.

Những tên bán nhân loại bắt đầu tàn sát những tù nhân.

Một tên bán nhân loại trông cao khoảng ba mét đã cắt đầu những tù nhân và giữ những cái đầu bị cắt đứt dốc ngược lên. Neia có thể thấy rõ ràng hắn đã uống số lượng máu nhiều thế nào từ những cái đầu chảy ra.

Sau đó, những bán nhân tộc bắt đầu mổ thịt những cái xác của tù nhân.

Neia đã từng thấy cha mình làm thịt những con vật trước kia. Tuy nhiên, hình ảnh của một thứ như vậy xảy ra với con người đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí của Neia.

Sau đó, những tên bán nhân loại ăn những tù nhân từ người này đến người người, trong khi họ vẫn còn tươi.

Phần tàn nhẫn nhất là xem một vài người bị ăn sống.

Thậm chí đến tận bây giờ, tai của Neia vẫn vang lên tiếng khóc lóc của một đứa trẻ và tiếng nội tạng của nó bị xé ra khi tên bán nhân loại nhai cái bụng toác hoác.

May mắn, Gustavo đủ thông minh để giữ Remedios ra xa khung cảnh này, với cái cớ là phải bảo vệ hoàng tử. Chắc hẳn họ sẽ phải chiến đấu bây giờ nếu cô ấy thấy những gì đang diễn ra.

Neia hít thật sâu, rồi nhấp một ngụm nước và ép bản thân phải nuốt nó.

Cô đã nghe ai đó nói rằng sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như cứ nôn hết cả ra, nhưng vì cô đang hướng đến phòng của Sorcerer King, sẽ thật bất kính nếu đến trong khi mùi nôn mửa vẫn đang còn trên người.

Sau khi ngửi lại mình nhiều lần, Neia đứng trước cánh cửa phòng của Sorcerer King.

Không có ai khác đứng gác ngoài cửa.

Hiện giờ thành phố đang bị bao vây bởi bán nhân tộc, không có ai khác để bảo vệ - nói đúng hơn, để mắt đến - Sorcerer King.

Neia gõ cửa báo hiệu sự hiện diện của cô cho người bên trong biết.

"Bệ Hạ, thần là hộ vệ Neia Baraja. Thần có thể vào được không ạ?"

"Vào đi."

Sau khi được cho phép để đi qua cánh cửa, Neia lặng lẽ đi vào.

Nội thất bên trong rất đơn giản bởi vì những tên bán nhân tộc đã phá nát hầu như hết mọi thứ. Thậm chí thế, nó vẫn còn hơn bất kỳ ai trong thành phố hiện giờ.

Sorcerer King đứng quay lưng lại với Neia như thể ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có vẻ khá hỗn loạn bên ngoài, từ những gì ta thấy rất nhiều người chạy quanh đây. Chúng ta đã bị bao vây trong bốn ngày, nhưng lần này là ồn ào nhất từ lúc đó đến giờ. Điều đó có nghĩa là... có phải là dấu hiệu cho thấy kẻ địch đang chuẩn bị tấn công không?"

Sorcerer King thể hiện không có ý định tham gia trận chiến này, đơn giản ở lại trong phòng của ông như không có chuyện gì. Ông thậm chí còn không tham gia cuộc họp chiến thuật khi đội quân bán nhân loại bắt đầu tỏa ra xung quanh thành phố.

Dĩ nhiên, lãnh đạo của quân Giải Phóng không lấy làm vui vì điều này, nhưng họ thấy rất khó để đòi hỏi bất kỳ điều gì từ Sorcerer King sau khi ông ta nói, "Sẽ không phải rất tệ trong tương lai nếu như vị vua của một quốc gia khác nhúng mũi và vấn đề nội bộ của các ngươi sao?"

Neia đã được lệnh có mặt trong nhiều cuộc họp thay ông ấy. Đây là kế hoạch của quân Giải Phóng để chia sẻ những gì họ biết với Sorcerer King, và Neia sẽ đảm nhiệm công việc đó. Tuy nhiên, điều đó dẫn đến việc Neia chứng kiến bi kịch đã được diễn ra từ đầu.

"... Không ạ, bán nhân tộc vẫn chưa có bất kỳ động thái gì lớn. Nhưng... những tên bán nhân loại, à... thần nên nói như thế nào về điều này nhỉ, có thể chúng đang cố thể hiện sức mạnh, vậy nên vị trí của chúng có thay đổi một chút."

" Nếu như vậy, tình thế này sẽ chỉ có thể tiếp tục thêm một chút đúng không? Những bán nhân tộc đang cố gắng là rung động lòng quân và giảm ý chí của họ... nghĩ đến nó, chúng ta có thể chiến thắng trận chiến này không?"

Không. Neia đã mong đợi quá nhiều.

Ngay từ đầu, sự tương quan lực lượng khổng lồ về sức mạnh của họ.

10.000 con người đối đầu với 40.000 bán nhân loại.

Thậm chí về con số 10.000 người đó bao gồm cả người già và trẻ nhỏ, và cũng có những người bị thương - cả về thể chất lẫn tinh thần - và những mệt mỏi họ đã chịu trong các khu trại tù, đến giờ họ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Trong khi lực lượng phòng thủ thường có được lợi thế trong các trận công thành, đó chỉ đúng khi mà cả hai bên tương đồng với nhau.

Khi mà so sánh giữa một bán nhân loại trung bình và một người bình thường, thì con người quá yếu để so sánh và đó chỉ là một hành động ngu ngốc.

Sau cùng thì, người duy nhất có thể xếp ngang bằng với những bán nhân loại là những thánh hiệp sĩ, mục sư, và lính chuyên nghiệp, nhưng họ không có nhiều số đó, và so sánh với đội quân 40.000 quân mạnh mẽ mà hiện giờ họ đang đối mặt, nó như thể đang cố dập tắt hơi thở của một con rồng bằng một xô nước vậy.

Tuy nhiên, người ta không thể nói đây là một trận chiến hoàn toàn không có cửa thắng.

Có một người có thể tự mình đẩy lui được làn sóng của đội quân bán nhân loại, thậm chí không cần dựa vào Sorcerer King.

Giả sử như không có sự mệt mỏi về thể chất và bị những cú đánh may mắn như một yếu tố, thánh hiệp sĩ mạnh nhất trong Thánh Quốc - Remedios - có thể hạ được 40.000 bán nhân loại bình thường và giết tất cả chúng.

Tuy nhiên, không thể nói là không có cá nhân nào mạnh mẽ trong đội quân của bán nhân loại, kẻ có thể đối đầu với Remedios. Thật sự, rất có khả năng bọn chúng đang ở ngoài kia.

Neia nhớ lại vua của bán nhân loại đã cai trị thành phố này lúc trước, Grand King Buser. Trong khi Sorcerer King đã giết hắn như thể hắn không hơn gì một đống rác rưởi, đó chỉ đơn giản bởi vì sức mạnh kinh khủng của Sorcerer King - Buser là một kẻ có sức mạnh vượt trội. Neia không thể đánh bại hắn, dù cho cô cố gắng đến thế nào đi nữa.

Những vị vua của bán nhân tộc có thể mạnh ngang ngửa Remedios, hay có lẽ còn mạnh hơn cô. Tất cả bọn họ đều rất mạnh trong ước tính của Neia, vậy nên cô không thể đánh giá chính xác kết quả của cuộc đối đầu giữa hai sinh vật mạnh mẽ như vậy.

Thêm vào đó, từ góc nhìn thực tế, phải tính đến cả chuyện mệt mỏi về thể chất. Không quan trọng họ mạnh như thế nào, không ai có thể thoát được sự mệt mỏi. Ma thuật có thể giải quyết nó nhất thời, nhưng mệt mỏi sẽ cứ tiếp tục dồn nén.

Thậm chí dù có giết một đội quân 10.000 tên, Remedios có thể vẫn tiếp tục bị tấn công trong lúc kiệt sức hay suy yếu và bị giết bởi một bán nhân loại bình thường. Sau cùn thì số lượng cũng là chất lượng.

Tuy nhiên, nếu có một sinh vật có thể lật ngược mọi logic đó - mắt Neia hướng đến vị thống trị vĩ đại phía trước, người vẫn đang đứng quay lưng lại với cô.

Người có một sức mạnh tuyệt đối.

Vượt qua toàn bộ mọi thứ trên thế giới này (Overlord)

Ông ta không ai khác chính là Sorcerer King, Ainz Ooal Gown.

Khi Neia nhìn lên tấm lưng đầy vương giả, cô bất ngờ nhận ra rằng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của Sorcerer King, và cô vội vàng đáp lại.

" Thần, Thần không chắc!" Hoảng loạn khiến cô kêu lên to hơn bình thường và cô đỏ mặt trước khi tiếp tục nói với giọng điệu bình thường: "-nhưng thần sẽ cố gắng hết sức để tìm ra."

Sorcerer King trông có vẻ như không hề lay động bởi điều này, và tiếp tục hỏi một câu hỏi khác.

"Ta hiểu rồi. Vậy, ngươi đã tìm hiểu được bất kỳ điều gì mới về kẻ địch không? Ngươi đã xác nhận được dấu hiệu của Jaldabaoth giữa hàng ngũ kẻ địch chưa?"

"Hừm, điều đó thật khó. Có thể rất khó cho ta để giúp các ngươi phòng thủ nơi này. Ta cần hồi phục lượng mana ta đã sử dụng. Sau cùng thì, kế hoạch của hắn có thể là tướt đoạt mana của ta. Ta phải nghĩ đến điều này trước khi quyết định hành động như thế nào."

"Dĩ nhiên rồi ạ. Mọi người điều hoàn toàn hiểu được quan điểm của Bệ Hạ."

Trong cuộc họp chiến thuật, một vài người đã từng nói rằng họ xác định được một con quỷ trông giống như Jaldabaoth, nhưng khi Neia nói rằng họ phải chắc chắn, người đó ngay lập tức nói rằng họ chắc hẳn đã nhầm lẫn. Từ tâm trạng trong không khí, rõ ràng là mọi người hiện diện đó - ngoại trừ Neia - có kế hoạch lôi kéo Sorcerer King vào cuộc chiến bằng việc lan truyền những báo cáo giả về sự hiện diện của Jaldabaoth.

Họ có thể xem thường undead, nhưng nói dối một vị vua của một đất nước nghĩa là họ đã không có sự ngay thẳng. Thậm chí nếu bị ép vào một tình thế nghặt nghèo, sẽ có đúng không nếu thể hiện sự quyết tâm của họ với người đáng được tôn trọng?

"Trong trường hợp đó, các ngươi làm gì với những động thái của bán nhân tộc?"

"À, vâng, những bán nhân tộc trước đây đang đứng rất đông ở cổng tây, nhưng hiện giờ chúng đã chia lực lượng và chuyển một phần đội quân đến cổng hướng đông. Chúng thần tin rằng chúng đang chuẩn bị đầy đủ cho cuộc công thành."

"Nói đến điều đó, có lẽ đã đủ thời gian cho bọn chúng xây dựng những vũ khí công thành rồi đúng không? Hừm, đó chắc hẳn là một điều tốt. Sau cùng, kẻ địch không cố gắng để các ngươi chết đói."

Neia không thể nói rằng đó là điều tốt hay xấu, nhưng họ sẽ không có giải pháp nào nếu bán nhân tộc để cho bọn họ chết đói.

Nếu những bán nhân loại tấn công, vậy thì họ sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt vì lợi thế sức mạnh quân sự vượt trội. Tuy nhiên, nếu bọn họ chiến đấu từ đằng sau sự bảo vệ của những bức tường thành phố, đó sẽ không phải là một trận chiến quá chênh lệch. Dĩ nhiên, điều đó chỉ là chuyển từ "cực kỳ tồi tệ" thành "khá là tệ".

"Dĩ nhiên, đó cũng có thể bởi vì thật sự bán nhân tộc không nhận ra được tình hình về tiếp tế của chúng ta. Lại nữa, đúng hơn là bọn chúng đơn giản không quan tâm về một thành phố nhỏ như thế này."

"Chà, bán nhân tộc đã chinh phục dãy pháo đài chúng ta thấy khi chúng ta tiến vào Thánh Quốc, vậy nên sẽ hợp lý nếu giữ một thành phố nhỏ như thế này chỉ để mức độ ưu tiên thấp... nếu các ngươi tạo cho chúng nhiều khó khăn khi phòng thủ và khiến chúng cảm thấy một cuộc công thành thì bất lợi với bọn chúng, bọn chúng sẽ rút ra khỏi cuộc chiến. Sau đó các ngươi sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn hơn trước mặt."

Nó có vẻ như Sorcerer King tin rằng họ sẽ chiến thắng trận chiến không thể thắng trước khi trận chiến thực sự bắt đầu.

"Bệ Hạ, thần có thể hỏi về quan điểm của ngài về tình hình sẽ tiến triển như thế nào được không?"

" Tiến triển trong tương lai, hừm. Thành thật ta cũng không biết. Đúng ra, người ta có thể nói rằng các ngươi sẽ thua khi bị ép vào một trận vây hãm công thành như thế này. Những cuộc vây hãm thông thường diễn ra với tâm lý là quân tiếp viện sẽ đến. Hay cũng có thể lúc quân địch đang dưới một điều kiện bất lợi như kiểu thời gian bị giới hạn. Tuy nhiên, chúng ta đơn giản là đang phòng thủ thành phố này trong lãnh thổ của kẻ địch, vậy nên cơ hội chiến thắng của chúng ta vô cùng nhỏ."

"Tuy nhiên, chúng ta đã thành công gửi những quý tộc chúng ta thả ra đến phía nam trước, vậy nên không thể nói chắc chắn rằng sẽ không có tiếp viện tới."

Neia tuy nói những lời đó, nhưng trong thâm tâm cô biết rằng cô không nên chờ đợi rằng sẽ có quân tiếp viện.

Đội quân miền nam sẽ cần phải đột phá qua hàng ngũ quân đội của bán nhân tộc chắn giữa họ và khu vực của Neia, và thậm chí nếu họ làm được điều đó, vẫn còn một đội quân 40.000 tên bán nhân tộc ở đây.

Những trận chiến lập đi lập lại sẽ rút cạn sức mạnh chiến đấu của họ. Từ bỏ 10.000 người trong thành phố này sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn.

"Điều đó sẽ tốt..."

Có vẻ như Sorcerer King cũng không tin vào nó trong phút chốc.

Những đó là điều duy nhất có thể dự đoán. Với hoàn cảnh này, người có thể xoay chuyển cục diện mà không hy sinh bất kỳ ai -

Neia xua đi những suy nghĩa và ngẩng đầu lên.

"Bệ Hạ ở đây là để chiến đấu với Jaldabaoth, vậy nên tiêu tốn mana của ngài vào những chuyện khác và làm giảm cơ hội chiến thắng của ngài là không thể chấp nhận."

"... Ta sẽ mất một lúc để thi triển lại phép dịch chuyển mà ta đã dùng với những tên Orc, nhưng ta vẫn có thể thực hiện phép thỉnh thoảng ta vẫn dùng để quay lại vương quốc Sorcerous nhiều lần. Đưa theo một đống người với ta cũng sẽ không là vấn đề... nhưng ta đoán là người không thể quyết định được ai sẽ được đưa đi, và ngươi sẽ không đi."

"Thần vô cùng biết ơn Bệ Hạ đã hiểu cho."

Có lẽ nó sẽ tốt hơn là đề nghị Sorcerer King đưa Thái Tủ Caspond đi và chạy trốn, nhưng làm vậy cũng có cái khó riêng của nó.

Khi một vị vua của một đất nước khác sẵn sàng tự dấn thân vào nguy hiểm để đối mặt một con quỷ đáng sợ, có một thành viên của gia đình hoàng gia của chính đất nước đó lại không biết xấu hổ cầu xin ai đó đưa họ trốn khỏi chiến trường là một điều vô cùng hổ thẹn.

Trong khi Neia đang cân nhắc đến những thông tin này, Sorcerer King quay mặt lại nhìn vào cô lần đầu tiên kể từ lúc cô bước vào phòng.

Điểm sáng đỏ trong hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Neia. Trước đây nó đã từng khiến cô sợ hãi, Neia đã quen dần với chúng, và cô đã cảm thấy như rằng chúng khá là quyến rũ.

"Đây là những gì ta nghĩ, cô Baraja. Chúng sẽ đã kết thúc sự đối đầu với lực lượng kẻ thù bởi vì sự ngu ngốc của những chỉ huy quân Giải Phóng. Tình huống như hiện tại không thể thay đổi gì được chỉ bới một sự nổ lực của một hộ vệ. Thế còn việc tập trung đến an toàn cá nhân ngươi thay vì toàn bộ cục diện thì sao? Ngươi hiểu rằng đất nước của ta sẽ chấp nhận lòng trung thành của người, nếu ngươi sẵn lòng trao nó?Từ việc ngươi được đào tạo như là một thánh hiệp sĩ, ta nhất định sẽ có thể rèn luyện cho người đầy đủ với tài năng của mình trong đất nước của ta."

Neia bối rối, và không biết phải trả lời như thế nào.

Trong khi cô cảm thấy biết ơn Sorcerer King đã lo lắng cho cô, cô run rẩy trong sợ hãi khi xem xét đến việc cô có thể mất những gì nếu cô chấp nhận đề nghị của Sorerer King.

Sự cống hiến của cha mẹ cô với đất nước này.

Tình yêu của cô với quê hương.

Cô có thể sẽ không bao giờ quay lại đất nước cô sinh ra.

Có nhiều kỷ niệm với nhiều người bạn cô có.

Nhiều vòng tròn quay cuồng trước mắt Neia, và cứ cái này biến mất thì một cái khác lại xuất hiện, nhưng giữa chúng có một cái gì đó không hề tan vỡ, và nó còn lại đến cuối cùng - nói cách khác, thứ quan trọng nhất.

Cô là một thành viên của hội thánh hiệp sĩ.

Trong khi cô vẫn chưa biết được công lý đích thực là gì, chỉ có một thứ duy nhất Neia có thể nói trong khi ưỡn ngực ra và ngẩng cao đầu.

"Thần vô cùng tạ ơn ân huệ của Bệ Hạ, nhưng là một công dân của Thánh Quốc, thần cảm thấy thần có trọng trách cứu thật nhiều người dân trong khả năng của thần. Đó là bởi vì cứu vớt những người không ai giúp đỡ - cứu những người đang chịu đau khổ."

Sorcerer King bất chợt dừng cử động, như thể ông ấy bị đóng băng tại chỗ.

"...Hừm."

Sorcerer King lẩm bẩm một mình và rồi ông ấy gãi cằm.

Có vẻ như những lời của Neia đã tác động đến ông ấy, bởi vì ông ấy lại nhìn vào Neia một lần nữa.

Rõ ràng đó chỉ là điều bình thường, nhưng Neia không thể không cảm thấy có một chút buồn.

"Nếu ta không nhầm thì được nghe nói rằng khi bán nhân tộc tấn công, ngươi sẽ ở vị trí ngay trên những bức tường gần cổng tây, phía bên trái thành phố đúng không? Đó là một vị trí rất nguy hiểm, và nếu trông chờ ta đến cứu ngươi thì sẽ là một sai lầm, ngươi biết chứ?"

"Thần biết rất rõ."

Neia có kỹ năng của một cung thủ, và được bố trí ở ngay tiền tuyến, không nghi ngờ rằng cô sẽ bị giết trong trận chiến. Tuy nhiên, cô đã sẵn sàng cho cái chết của mình, vì thế cô sẽ dấn thân vào chiến trường.

Cắn chặt môi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Sorcerer King.

"Ah, Những đôi mắt của anh ta. Ta thích ánh mắt ấy."

Sorcerer King tự lẩm bẩm với bản thân khiến Neia cảm thấy đỏ mặt. Trong khi Sorcerer King không có ý gì khác khi nói những câu đó, nó tác động đến cô khi nghe thấy như thể ông ấy nói ông thích cô.

"Nếu như vậy, ta sẽ cho ngươi mượn vài thứ, cô Baraja. Vui lòng hãy sử dụng chúng cho tốt."

Với một tiếng đon, có gì đó to lớn bất ngờ xuất hiện từ hư không. Cô đã nghĩ nó tương tự như khi Sorcerer King rút ra cây cung ở trong xe, nhưng ma thuật thật sự là thứ bất ngờ.

Neia thấy những vật phẩm ma thuật - bộ giáp - thứ được rút ra từ hư không.Đó là một bô giáp trong như một cái mai màu xanh - đó là bộ giáp mà Grand King Buser đã mặc trước đây.

"Đây, đây là -"

"Bộ giáp này chắn hẳn sẽ hữu dụng, ta cho rằng nó sẽ đảm bảo cho sự an toàn của người."

Bộ giáp này quá lớn với Neia - và trông có vẻ như nó sẽ không thể vừa với bất kỳ con người nào. Tuy nhiên, từ những gì Neia biết về những bộ giáp được yểm phép, sẽ không có vấn đề gì nếu cô thử mặc nó.

Những bộ áo giáp bình thường sẽ cần đến tay nghề của một thợ rèn để phù hợp với kích cỡ người mặc. Tuy nhiên, cũng có giới hạn cho việc đó. Một bộ giáp lớn như bộ này thì không hề đơn giản để chỉnh kích cỡ vừa vặn.

Tuy nhiên, với giáp ma thuật là một chuyện khác. Bất kỳ ai cũng có thể mặc nó bất kể giới tính hay chủng tộc, miễn là không bị sự hạn chế đặc biệt nào để sử dụng. Trong khi sẽ không có sự thay đổi nào quá lớn, bộ giáp sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với kích cỡ người mặc.

Thậm chí một tên khổng lồ còn có thể mặc vừa một bộ giáp có kích cỡ không lớn hơn ngón tay cái, nhưng độ bền của giáp ma thuật thì đa dạng tùy theo chất liệu làm nên nó và chất lượng chế tạo. Áo giáp kích cỡ băng chiếc nhẫn sẽ dễ bị phá hủy nếu phải chịu đựng những đòn tấn công bằng phép, axít hay đòn tấn công phân tích trang bị, và điều đó sẽ là giảm đáng kể sức mạnh đã được yểm lên nó.

Không có bữa trưa nào là miễn phí, và con đường dễ dàng thì rất hiếm. Tuy vậy, giáp của Buser chắc chắn ra khá cứng cáp, từ kích cỡ nó thậm chí lúc chưa được ai mặc.

"Thêm nữa, ta sẽ cho ngươi mượn thêm ba thứ nữa." Sorcerer King tự tay trao nó cho Neia những vật phẩm đó.

"Một vương miệng, găng tay, và một vòng cổ. Có bất kỳ thứ nào mà ngươi đã có rồi không?"

"Không, không hề. Từ đầu thần đã không có một vật phẩm ma thuật nào cả ạ."

"Thật tốt khi nghe điều đó. Bây giờ, ta sẽ giải thích ngắn gọn cách sử dụng những vật phẩm này."

Như cái tên, Vương Miện của Ý Chí Sắt, bảo vệ tâm trí chống lại những đòn tấn công tinh thần như quyến rũ, sợ hãi, và những thứ khác. Tuy nhiên, trong khi vương miệng đề kháng được những đòn tấn công ma thuật, nó chỉ có thể tăng cường khả năng đề kháng của người mặc chống lại những đòn tấn công từ khả năng đặc biệt. Còn một điều khác cô phải lưu ý rằng vương miện cũng sẽ ngăn những ma thuật có hiệu quả tích cực.

Găng tay có tên là Găng Tay của Cung Thủ. Trong tất cả những phép trên thế giới này, chỉ có vài loại chỉ có thể sử dụng được bởi những người sỡ hữu kỹ năng bắn cung, đó là lý do Sorcerer King tạo ra vật phẩm này. (ý là ổng thích sưu tầm đồ hiếm). Tuy nhiên, Sorcerer King đã bỏ đi những phép đó sau khi tạo ra vật phẩm này, và vậy nên găng tay này vô dụng với ông. Chúng chỉ làm kho đồ của ông thêm chật.

Cuối cùng, vòng cổ là một vật phẩm phải tiêu thụ mana để thi triển một ma thuật bậc 3 [Heavy Recover]. Trong khi người ta có thể sử dụng nó vô số lần chỉ cần người đó sở hữu đủ lượng mana, nó tiêu tốn nhiều năng lượng ma thuật hơn là thi triển trực tiếp phép đó. Từ lượng mana Neia sở hữu, tốt nhất là cô nên xem đó như là vật phẩm sử dụng một lần. Vì vậy, cô phải suy nghĩ cẩn thận lúc tốt nhất khi sử dụng nó. Vật phẩm này không được làm bởi Sorcerer King hay bạn ông, ông chỉ đơn giản lấy nó khi nó xuất hiện và mua nó từ nơi nào đó.

Đúng vậy, nhìn kỹ thì nó cho thấy rằng chiếc vòng cổ là một món mỹ nghệ rất đẹp. Nó trông như một nữ thần đang ôm lấy viên lục bảo. Chính xác, nó là một tuyệt tác rất quyến rũ.

Neia nhìn vào những vật phẩm đáng giá đó, và rồi lắc đầu từ chối.

"Thần, thần rất tiếc, thưa Bệ Hạ, nhưng thần không thể chấp nhận những thứ này."

Những vật phẩm ma thuật mà Sorcerer King đưa ra rõ ràng là những vật thượng phẩm. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu như Neia chết trong khi đang đeo chúng? Những vật phẩm này sẽ rơi vào tay của bán nhân tộc, cuối cùng sẽ tăng cường sức mạnh cho bán nhân tộc. Thậm chí nếu chúng không rơi vào tay của những bán nhân tộc, điều gì sẽ xảy ra nếu như xác của cô bị thất lạc trong hỗn loạn trong trận chiến và trang bị của cô mất tích cùng với cô? Còn nhiều nữa, Neia đã có cây cung mà Sorcerer King ban cho cô, sao mà cô có thể không hài lòng với nó và mượn thêm những thứ khác nữa từ ông?

Nói đến đó, cô nên trả lại cây cung cho Sorcerer King trước khi tham gia trận chiến.

"Tại sao lại thế? Những vật phẩm này sẽ hữu dụng cho ngươi khi tham gia trận chiến, đúng không? Sau cùng thì, ngươi là một dạng chiến binh, và ngươi thiếu mana, vậy nên có thể ngươi không thể sử dụng được khả năng của vòng cổ. Tại sao ngươi không nhận nó và thử một lần?"

Neia thú nhận những bất an của cô để trả lời những câu hỏi của Sorcerer King. Sorcerer King nghe những lời của cô và đơn giản chỉ mỉm cười.

"Còn thế này thì sao. Tiến vào chiến trường với mục tiêu là đem những vật phẩm này trả lại cho ta, bằng bất cứ giá nào."

Neia đã từng tự thuyết phục mình như thế, những chỉ thế thì cũng không thể phá vỡ được những bất an trong cô. Sau khi nghe câu trả lời, Sorcerer King vẫy tay một cách phóng khoán.

"Ô, cứ lấy đi. Ta có những phép có thể xác định được những vật phẩm ma thuật, và ta đã đánh dấu lên những vật phẩm này rồi. Ta có thể tim thấy chúng thậm chí nếu chúng bị thất lạc."

"Vậy sao?"

"Đúng thế... được rồi, miễn lễ. Nhận lấy và sử dụng chúng đi."

Nếu Sorcerer King có thể biểu cảm như con người, ông ấy chắc hẳn đang mỉm cười - những suy nghĩ đó chạy xuyên qua tâm trí Neia khi cô nghe những lời của ông.

Hiện giờ ông ấy đã đưa chúng với sự chân thành như vậy, từ chối thêm nữa sẽ là một hành động vô lễ. Nghĩ tới việc chấp nhận thiện chí của ông ấy cho cuộc chiến với mong muốn xin lỗi vì những mất mát phát sinh cho vương quốc Sorcerous. Những suy nghĩ ấy xoay tròn trong tâm trí Neia -

"Chà?! Ngươi có thể hứa với ta một điều không? Một lời hứa rằng sẽ trả lại tất cả chúng sau khi trở về?"

"!"

Sống sót quay về. Đó là những ý nghĩa sau những lời đó, và nó làm khóe mắt cô nhòe nước mắt. Chỉ có cha mẹ cô mới đối xứ với cô như thế trước kia.

Vương quốc Sorcerous được ban phước lành bởi một vị vua nhân từ như thế. Khi Neia nghĩ đến điều đó, cô căn chặt môi và cúi đầu.

"Cảm ơn bệ hạ rất nhiều! Thần hứa sẽ trả lại chúng!"

"... Hừm."

Cô nghiêng đầu và lau những giọt nước mắt.

Sau cùng thì cô không thể mặc bộ áo giáp đó tại đây. Tuy nhiên, mang đôi găng tay, vòng cổ và vương miệng thì không vấn đề gì. Cô bắt đầu bằng việc nhanh chóng đeo lên chiếc vòng cổ.

Ngay khi cô mang nó lên người, cô ngay lập tức hiểu ngay những khả năng của những vật phẩm ma thuật và cách sử dụng chúng. Nó như thể những vật phẩm này là một phần của cô, nó rất tự nhiên và dễ dàng như sử dụng tứ chi vậy.

Tiếp đến là vương miệng. Tuy nhiên, cô không cảm thấy có bất kỳ điều gì đặc biệt thi cô mang lên. Nhưng, theo những gì được giải thích lúc trước, cô chắc hẳn sẽ hiểu được nó khi đến lúc.

Vật phẩm cuối cùng là đôi găng tay.

Chúng là một vấn đề khác. Cô có thể cảm thấy rõ ràng và sinh động những gì thay đổi.

Sức mạnh tuôn trào vào cô.

Nó cảm giác như lúc cô được tăng cường sức mạnh bởi thi triển phép lên mình. Cơ bắp của cô như thể chúng mạnh lên gấp bội và những chuyển động của cô vừa nhanh nhạy và chính xác hơn. Thêm nữa, cô có thể xác định được những chi tiết nhỏ, và thậm chí ngay cả mạch đập cô cũng được cải thiện. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Cảm giác như thể từng phần khả năng thể chất của cô đều được cải thiện.

" Thật kinh ngạc..."

Sức mạnh nhận được thông qua rèn luyện sẽ tích lũy từ từ, vậy nên thật khó để cảm nhận được. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng cường khả năng thể chất của cô. Bất ngờ hơn là thật sự cô không cảm nhận bất kỳ sự lúng túng nào trong việc kiểm soát cơ thể cô từ sự khác nhau trước và sau khi thay đổi.

"Ma thuật thật đáng kinh ngạc..."

Sorcerer King nhún vai khi nghe phản ứng kinh ngạc của Neia

"Đúng vậy. Thật sự, ta cũng đã từng bất ngờ bởi những phép tiện lợi của mình."

"Điều đó, ý ngài là gì ạ?"

"Có những phép tạo ra những thứ như đường ngọt, tiêu, đá lạnh. Rồi cũng có những phép có thể tạo ra quặng, mặc dù chúng không quá hiệu quả ma lực. Một vài thành phố phụ thuộc vào những phép tiện ích để cung cấp nguồn nước... Có vẻ như những phép tiện ích có liên hệ mật thiết với văn hóa của thế giới này."

"Vây... sao?"

Tại sao một magic caster vĩ đại như Sorcerer King lại bất ngờ bởi những phép bình thường như vậy? Tuy nhiên, nó hẳn cũng có lý, từ những gì Sorcerer King nói. Và quả thật, những phép tiện lợi đã được sử dụng rộng rãi ở rất nhiều nơi; cuộc sống thường nhật không thể không có ma thuật.

"Còn nữa, có những hệ thống thoát nước sử dụng slime... hay đúng hơn, cộng sinh với chúng... à, ta bị lạc đề rồi. Cô Baraja, không cần để tâm đến ta và quay lại công việc đi."

Thật sự, không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn ở bên cạnh Sorcerer King. Tuy nhiên, đúng là hiện giờ rất thiếu nhân lực, và Neia có một số việc bất ngờ cần phải làm. Nhưng nói đến nhiệm vụ thì phần lớn chỉ liên quan đến việc đứng gác, thứ mà ai cũng có thể làm, chúng vẫn rất quan trọng.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Bệ Hạ. Thần nhất định sẽ sống sót trở về."

"À, nếu mọi thứ trở nên xấu đi, hãy chạy đến hướng đông. Như thế, đó là nơi duy nhất ngươi có cơ hội sống sốt."

Neia cất đi bộ áo giáp của Buser và cúi đầu trước khi rời khỏi phòng.

-------- ooooOOOOoooo --------

Bên trong phòng tác chiến, Remedios Custodio và ba thánh hiệp sĩ đang nghiên cứu biểu đồ phân bố lực lượng.

Suy nghĩ của Remedios càng trở nên lanh lẹ và nhạy bén rõ rệt khi lâm trận bao nhiêu, ngược lại cô càng khiến người ta thở dài ngao ngán và bực bội bấy nhiêu vào đa số những lúc khác. Trong khi em gái cô sẽ nói, "chị có được một cơ thể tuyệt vời, tất cả những gì chị cần bây giờ là học hành nhiều thêm một tý", cô không thể có được những kỹ năng chiến đấu hiện tại nếu cô nghe theo lời khuyên đó.

Đó là bởi vì cô khác với em gái mình, người được ban phước lành với ba món quà - trí tuệ, tài năng và vẻ ngoài.

Sức mạnh chiến đấu của chúng ta là 10.000. Của chúng ước tính chừng 40.000. Điều kiện để chúng ta chiến thắng là chờ được đến khi quân tiếp viện từ phía nam tới, hay quân địch rút lui... chúng ta có thể chính xác làm được điều đó nếu như có mười người như mình ở bên...

Nếu những thành viên của Cữu Sắc, những người được chọn bởi sức mạnh chiến đấu có mặt ở đây, họ có thể tạo ra một thế trận tốt, nhưng sự thật là tình huống hiện tại là một thách thức khổng lồ.

Nếu chúng ta muốn câu thêm thời gian, chúng ta cần phải phản công kẻ địch thật mạnh trong đợt tấn công đầu tiên của bọn chúng. Điều đó sẽ đẩy lùi được bước tiến của chúng và cho chúng ta thêm thời gian cần thiết. Sau cùng, kẻ địch không hoàn toàn biết được lực lượng chúng ta có, đúng không?

Cô cũng nghiêm túc xem xét đề xuất tập kích chúng trước.

Họ có thể tập hợp lực lượng của họ ở cửa đông và nghiền nát kẻ thù trong một đòn mạnh mẽ sau đó quay sang cổng tây.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng đi đến kết luận - sẽ mất tất cả nếu như họ thất bại. Rất có thể cổng tây sẽ thất thủ với lực lượng chính của kẻ địch trước khi họ đánh bại một lực lượng nhỏ đóng ở cổng đông, và thành phố sẽ mất.

Và dĩ nhiên, có những khác biệt trong lực lượng giữa họ. Họ phải bù lại khoảng cách đó nếu họ muốn dành chiến thắng.

Nhưng điều đó là bất khả thi.

Remedios nhăn mày và nhìn vào những con dấu đặt trên bản đồ.

Cô hy vọng một ý tưởng bất chợt sẽ giáng xuống từ trên trời. Tuy nhiên, chả có gì xảy ra cả.

"Các anh còn bất kỳ ý tưởng nào không?"

"Vâng. Thành thật mà nói -"

Cô lắng nghe đề nghị của thánh hiệp sĩ, bác bỏ nó, rồi hỏi thêm ý tưởng khác, và quá trình đó lặp đi lặp lại đến khi không ai trong số họ có thể đưa ra bất kỳ điều gì nữa. Đúng lúc, có một tiếng gõ cửa vang lên xuyên qua không gian im lặng kỳ lạ của căn phòng.

"Đội trưởng, cô đây rồi."

Người vừa vào đó là phó chỉ huy - Gustavo Montagnes. Như thể tiếng chuông cứu thế vang lên. Nó có vẻ như những thánh hiệp sĩ trong phòng cũng cảm thấy như thế, khi người ta có thể thấy một tia hy vọng mờ nhạt trên gương mặt chán nản của họ.

"Ah, anh đến đúng lúc lắm. Tôi muốn hỏi anh có bất kỳ ý tưởng nào không."

Remedios ra hiệu vào tấm bản đồ đang nằm trên bàn bằng cằm của mình. Có vẻ như Gustav hiểu ý cô là gì, anh gật đầu.

"Tôi có thể cung cấp một hoặc hai đề nghị, nhưng tôi có thể thảo luận vài thứ trước được không?"

"Hửm? Là gì vậy? Cứ tự nhiên nói đi."

"Ah..." Gustav tiếp tục với giọng điệu dịu hơn. "Chính xác thì mọi thứ trở nên khá tệ. Một vài người muốn biết Sorcerer King có tham gia chiến đấu chứ."

Sorcerer King sẽ không tham gia trận chiến này. Đây là để phục hồi lượng mana ông đã tiêu tốn đến bây giờ, và trong trường hợp kế hoạch của Jaldabaoth là khiến ông tiêu hết lượng mana ở đây.

Remedios khó mà chấp nhận được lý do đầu tiên, vì em gái cô Kelart có thể hồi phục mana của cô ấy trong vòng một ngày. Tuy nhiên, với mọi người khác đều cảm thấy rằng không thể sử dụng cùng tiêu chuẩn của con người với Sorcerer King, từ việc ông ta có thể một mình chiếm lại thành phố, và vậy nên Remedios không nói gì thêm. Nghĩ đến điều đó, cũng có những mục sư ở đây, và những người khác cũng chấp nhận nó như một điều dĩ nhiên.

Tuy nhiên, thậm chí Remedios cũng có thể chấp nhận được lý do thứ hai.

Ai có thể nói được nếu như Jaldabaoth đang lẩn trốn trong hàng ngũ kẻ địch?

Họ mang Sorcerer King đến đây là để chiến đấu với Jaldabaoth. Trong khi nó tốt nhất là nếu cả hai bọn tàn sát lẫn nhau, cô không muốn thấy Sorcerer King thua cuộc. Vì vậy, sẽ hợp lý khi cô để Sorcerer King lại vậy nên ông ta có thể chiến đấu với toàn bộ khả năng của mình, thậm chí cô cảm thấy vô cùng khinh thường lũ undead.

Tuy vậy, vẫn có vài người muốn Sorcerer King tham gia vào chiến trường. Một vài quý tộc vẫn còn lại ở trong thành phố đã đề xuất một số tiền lớn - thậm chí đến nỗi mắt Remedios mở to như sắp rớt khỏi cái đầu rỗng của cô - để kích động ông ta chiến đấu, nhưng Sorcerer King không chấp nhận đề nghị của họ.

"Có chuyện gì với nó vậy? Sorcerer King sẽ không tham gia trận chiến này. Anh cũng biết điều đó, đúng không? Chỉ nói với họ như thế."

"Đội trưởng, chúng ta không thể nói với họ điều này. Nếu mọi thứ trở nên tệ hơn - không, thậm chí nếu tất cả tiến triển tốt, nó sẽ gây nên sự náo động lớn."

"Tại sao lại thế?"

Cô không thể hiểu được. Có chuyện gì nếu như Sorcerer King không chiến đấu?

Sau khi thấy dấu hỏi xuất hiện trên mặt của Remedios, Gustav nhăn mày trả lời:

"Đó là bởi vì người dân đã chứng kiến chúng ta chiếm lại thành phố này biết rằng có những thứ mà chúng ta, những thánh hiệp sĩ không thể làm được, nhưng mà Sorcerer King có thể thực hiện chỉ với hai người."

Cô vẫn không thể hiểu những gì Gustav đang cố gắng nói.

"Điều đó có thể làm vài người thấy buồn, nhưng những thứ đó thì sao chứ. Có chuyện gì với nó?"

"Không, những gì tôi đang cố nói là, họ nghĩ rằng Sorcerer King thì đáng tin hơn thánh hiệp sĩ chúng ta. Nếu người dân của thành phố này biết được rằng Sorcerer King - người đáng tin và mạnh mẽ nhất chúng ta có - không chiến đấu, sĩ khí sẽ giảm lao xuống đáy."

"Đáng tin? ...Anh có nhận ra rằng Sorcerer King là undead không?"

"Nó không quan trọng dù ông ta là undead. Sorcerer King đã giải phóng thành phố và cứu những người trong ngục. Vậy nên với họ, Sorcerer King là một anh hùng."

"Một anh hùng?"

Remedios lặp lại những lời của Gustav, không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

"Người dân nghĩ ông ta là một anh hùng? Nhưng ông ta là undead, phải không? Chúng ghét sự sống và yêu cái chết. Ông ta bỏ rơi con tin - không, ông ta giết họ mà không thèm chớp mắt, đúng không?"

"Tất cả đều giống nhau với họ. Cũng như... chỉ có một điều đơn giản là họ coi ông như người hùng. Nếu điều này tiếp diễn, người dân sẽ bắt đầu nghĩ Sorcerer King là đấng cứu thế của họ. Chẳng may, nó có thể ảnh hưởng từ việc Holy King -"

"Ý anh là Holy Queen" Gương mặt Remedios nhăn lại. "Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, hẳn là Calca-sama đã bị nhốt ở nơi nào đó. Có nhiều thánh hiệp sĩ và linh mục gục ngã ở khắp nơi sau trận chiến với Jaldabaoth, nhưng chúng ta không thể tìm thấy Calca-sama và Kelart ở đâu cả. Hắn ta sẽ không cần di chuyển cô ấy đi nếu như họ đã chết. Tôi chắc chắn rằng họ đã bị bắt làm con tin."

"Tôi nói nhầm, thưa đội trưởng. Tôi cảm giác rằng nó có thể là một vấn đề với quyền trị vì của Bệ Hạ."

"Vấn đề với quyền lực của cô ấy?"

"Vâng... Hàng phòng ngự của chúng ta đã bị đập nát và không ai có thể ngăn cản được cuộc xâm lược của bán nhân loại. Người dân sẽ bắt đầu muốn đổ về phía một sinh vật tối thượng có thể bảo vệ được họ."

"Nhưng ông ta là undead... anh biết chứ?"

"Tôi nói lại lần nữa, nó không phải là vấn đề dù ông ta có là undead. Ông ta cứu họ trong lúc họ cần nhất, đúng không?"

Remedios vẫn không thể hiểu được điều đó.

"Nhưng Sorcerer King đâu phải là người duy nhất chiến đấu? Chúng ta cũng chiến đấu, dưới lá cờ của Nữ Hoàng."

"Đúng. Tất cả chúng ta đều chiến đấu, thậm chí còn thường xuyên hơn nữa. Nhưng cho dù xem xét hết tất cả những điều đó, Sorcerer King được xem như đã làm nhiều hơn chúng ta, vậy có khả năng người dân sẽ tín nhiệm ông ta hơn Holy Queen và tìm đến sự che chở của ông ta như một lãnh chúa mới."

"Hả!?" Remedios vô thức cao giọng. "Chuyện đó là thế nào? Ông ta không chỉ là anh hùng, một sinh vật undead lại còn được đặt cao hơn Holy Queen? Anh có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Không, đó là từ quan điểm của những người dân -"

"- Tốt hay không, ông ta vẫn là undead! Anh nghĩ rằng Nữ Hoàng đã chịu đựng và nỗ lực bao nhiêu cho lợi ích của người dân? Sao lũ người đó có thế -"

"-Làm ơn chờ chút, đội trưởng!"

"Ý anh là gì, chờ chút!? Anh đang nói cái quái gì vậy, Gustav? Không, đó có phải là điều anh thực sự tin không?"

Cố gắng kiềm chế cảm xúc tuôn trào, Remedios dộng mạnh nắm đấm lên bàn. Một đòn giận dữ - từ một người có sức mạnh kinh người - nghiền nát khu vực bên dưới nó và những miếng gỗ lả tả, rơi xuống mặt đất. Sức phá hoại kinh khủng trông như thể một người khổng lồ vừa giậm qua cạnh bàn, nó biểu thị cô đã giận dữ như thế nào.

"Làm ơn bình tĩnh lại, đội trưởng. Tất cả chúng ta đều biết về sự vĩ đại và sự nhân hậu của Nữ Hoàng. Không thể nào Sorcerer King hay bất kỳ sinh vật undead nào có thể so sánh được với Nữ Hoàng. Nhưng chỉ chúng ta biết điều đó bởi vì chúng ta ở được ở bên cạnh Nữ Hoàng."

"Anh có bị ngu không? Thậm chí nếu họ chưa từng được diện kiến ngài ấy trước đây, không thể nào một người sẽ tôn trọng undead của một quốc gia khác hơn người thống trị của đất nước chính mình được! Đó chỉ là ảo tưởng!"

"Đội trưởng!" Gustav kêu lên với giọng như muốn vỡ ra. "Thậm chí Sorcerer King là undead và là vị vua của một quốc gia khác, ông ta vẫn là người giải phóng họ khỏi sự tra tấn! Có đó là thứ... thứ mà Nữ Hoàng, thứ mà ngài ấy không thể làm được!"

Gustav thốt lên những lời đó trong một tiếng thét, và căn phòng vang vọng âm thanh của anh ta khi anh ta đang cố kiềm nén hơi thở bối rối của mình.

"... Đó là điều tất cả các anh nghĩ?"

Những thánh hiệp sĩ có mặt trong phòng từ trước nhìn nhâu khi họ nghe giọng khe khẽ của cô. Sau đó, một thánh hiệp sĩ trong số họ cất tiếng, mặt hiện rõ vẻ sẵn sàng cho cái chết.

"Lẽ thường, những thánh hiệp sĩ chúng ta đều không xem xét coi Sorcerer King như là một người hùng. Tuy nhiên, chúng tôi nhìn chung cũng có cảm nhận như thế."

Sau đó, một người khác lên tiếng.

"Đa số người dân đều biết rằng Sorcerer King là người đã chinh phục thành phố này với sức mạnh chỉ hai - không, của một người. Những người không được chứng kiến sức mạnh của Sorcerer King thì nghe những tin đồn phóng đại, càng trở nên tôn sùng ông ta hơn."

Người cuối cùng thêm vào:

"Và sự thật rằng Socerer King đã tự mình đứng ra đề nghị hỗ trợ một quốc gia không liên minh hay thân thiện gì với ông ta. Nếu chúng ta bỏ qua việc ông ta là undead... những hành động ấy xứng đáng gọi là anh hùng."

Có vẻ như Remedios là người duy nhất không thể chấp nhận được tình cảnh hiện tại. Trong trường hợp này, cô phải trả lời câu của của Gustav như thế nào với tất cả những điều đó?"

Đúng là họ không có người hùng nào tham gia chiến đấu sẽ khiến cho sĩ khí giảm sút, và về những lý do đó sẽ dẫn đến sự hỗn loạn. Kẻ thù là một đội quân có số lượng gấp bốn lần. Và tự nhiên thì họ sẽ phải hình dung trong đầu việc phải tham gia một trận chiến như thế.

"... Vậy tại sao chúng ta không vẽ nên một Sorcerer King là một kẻ xấu xa, như thế sẽ một ná trúng hai chim? Chúng ta sẽ nói với quần chúng rằng Sorcerer King sẽ không giúp chúng ta thêm nữa?"

"Nói dối là một ý tưởng rất tệ," Gustav nói. "Tâm trạng của người dân cũng như một con đập trước khi vỡ tung. Nếu họ biết được sự thật thông qua một kênh nào đó hay một người khác phát hiện ra chúng ta đang cố gắng che giấu sự thật, vấn đề sẽ ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta."

"Chà, chúng ta không nói dối, chúng ta có thể làm nó sai lệch chút thôi."

"Nếu người dân nghĩ rằng đó là một lời nói dối, đó sẽ trở thành một lời nói dối."

"Vậy tất cả những gì chúng ta cần làm là giữ họ khỏi việc thấy được Sorcerer King đúng không?"

"... Vậy nếu như có một cuộn bạo loạn nổ ra hay nếu có ai đó cầu xin ông ta, chúng ta ta sẽ giết chúng?"

"... Tôi không muốn làm thế."

Gustav thở dài nặng nề.

"Thật là bực bội. Sorcerer King đã thể hiện quá nhiều sức mạnh của ông ta. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không như thế này nếu như chúng ta tự mình chiếm lại được thành phố bằng sức mạnh của bản thân... nếu điều tội tệ nhất diễn ra, đất nước sẽ bị giằng xé. Ai sẽ ngăn lại Sorcerer King nếu như ông ta tuyên bố vùng đất này thuộc về vương quốc Sorcerous?"

"Quốc gia này thuộc về Nữ Hoàng và những người dân sống trên đó! Không phải của undead! Và ngoài ra, anh nghĩ rằng các quốc gia xung quanh sẽ chấp nhận điều đó sao?"

Remedios lại đập lên bàn lần nữa. Tuy nhiên, gương mặt của Gustav không thay đổi, và anh ta chen ngang:

"Họ chắc chắn sẽ chấp nhận. Đội trưởng, cô cũng thấy chúng rồi đúng không... những con quái vật trong thành phố của ông ta. Không quốc gia nào khác muốn trở thành kẻ thù của vương quốc Sorcerous, một đất nước sỡ hữu sức mạnh quân sự đáng sợ. Sẽ khôn ngoan hơn nếu như nhắm mắt làm ngơ Thánh Quốc, hiện giờ đang bất lực... và nếu nơi này trở thành một thuộc địa, sức mạnh phòng thủ của vương quốc Sorcerous sẽ bị giảm một nửa, và rất nhiều quốc gia lân cận sẽ đồng ý rằng đó là một điều tốt. Và nếu như người dân cũng muốn điều này xảy ra, Sorcerer King sẽ thực hiện nó."

"... Trở thành một quốc gia của undead thì còn tốt hơn là trở thành một quốc gia không thể tự bảo vệ mình... như thế sao đội phó?"

Gustav gật đầu với câu hỏi của thánh hiệp sĩ. "Vậy đấy."

"Gustav. Có phải ta đã sai lầm khi mang Sorcerer King đến đây không?"

"Dĩ nhiên là không, đội trưởng. Đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc đó. Tuy nhiên... thật sự là do chúng ta đã dựa dẫm vào ông ta quá nhiều. Như tôi vừa nói lúc nãy, nếu như chúng ta chiếm lại những khu trại bằng chính sức mình, chúng ta sẽ không phải lâm vào tình huống hiện giờ. Tất cả chúng ta biết rằng, người dân vẫn có thể sợ hãi và thù ghét Sorcerer King, vì ông ta là một undead."

"... Chúng ta nên làm gì?"

"Chúng ta cần xử lý với dân chúng, kiếm thêm thời gian, và tự mình đánh bại đội quân của kẻ thù. Nếu chúng ta còn không thể làm được điều đó thì thậm chí chúng ta có đánh bại Jaldabaoth đi nữa... cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn."

Remedios nhìn lên trần nhà.

"... Vậy đó là những gì chúng ta cần phải làm. Sorcerer King khốn kiếp... phải chăng ông ta đã kế hoạch những thứ này ngay từ đầu?"

"Tôi không biết... Tôi thật sự không biết. Nhưng ông ta thì có thể lắm."

"Có thể ông ta muốn mở rộng lãnh thổ của mình. Không phải vương quốc Sorcereous rất nhỏ sao?"

"Tôi sẽ không nói rằng nó rất nhỏ, dù thật sự là vương quốc Sorcerous chỉ là thành phố của ông và và những khu vực lân cận, cũng có thể là khu vực đồng bằng mà người ta đồn rằng nó sản sinh ra một số lượng lớn undead."

"Vậy đó là lý do tại sao ông ta để mắt đến vùng đất của Thánh Quốc. Có đủ bằng chứng nhất định dẫn đến kết luận này."

"Sinh vật undead khốn kiếp! Sau cùng thì chúng ta đáng ra nên đề nghị sự giúp đỡ của Momon!"

"Có lẽ mọi thứ có thể cũng có một kết cục như vậy dù cho Momon đến. Cú sốc chỉ đơn giản là không lớn được như tác động từ việc Sorcerer King tạo ra thôi. Một vị vua tự mình chinh phục một thành phố là một hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Nói đúng ra là một vị vua undead, kẻ thù truyền kiếp của đất nước chúng ta thì cũng rất ảnh hưởng."

".... Khốn kiếp."

Bây giờ, im lặng quay trở lại căn phòng. Remedios - người cuối cùng cũng nhận ra đó là những gì Gustav đã hỏi ý kiến của cô - cho cô những đề nghị.

"Chúng ta sẽ thảo luận việc này với Caspond-sama. Nếu, có lẽ, mặc dù tôi nghĩ rằng không có khả năng, trong trường hợp Nữ Hoàng đã qua đời, vậy ngài ấy sẽ là người có đủ tư cách nhất để trở thành Holy King tiếp theo."

"Vì chúng ta vẫn chưa tìm ra được bất kỳ thanh viên hoàng tộc nào khác, điều đó nhất định là thế. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến của ngài ấy về tất cả những điều này."

Remedios để những thánh hiệp sĩ ở lại trong phòng và dẫn Gustav đến phòng của Caspond.

Cuối cùng, nhiều thứ cũng diễn ra như dự kiến của Gustav. Kết luận rằng họ sẽ hoãn việc trả lời người dân và nếu kẻ thù tấn công vào lúc này, họ sẽ đối mặt với chúng với giả định rằng không có sự trợ giúp của Sorcerer King và đẩy lui bọn chúng, để thể hiện cho thể giới biết rằng sức mạnh của Thánh Quốc vẫn chưa bị dập tắt.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 1: Phần 3

Có những chuyển động lớn trong trại demihuman(á thần hay còn gọi là bán nhân tộc mình nghĩ để nguyên nghĩa hay hơn)sau khi nhận được bản báo cáo, Neia biết rằng đã đến lúc.

Không còn nghi ngờ gì nữa; đây là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công.

Neia chạy qua thành phố, mang theo những trang bị mà cô mượn được từ Sorcerer King. Cô biết rằng khi cô chạy qua mọi người nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to. Tầm nhìn của họ tập trung vào vẻ đẹp của cây cung mà cô đã mượn từ Sorcerer King, sau đó họ lại nhìn thấy bộ giáp trước đây của cựu thủ lĩnh của thành phố, Grand King Buser, họ cảm thấy tâm trạng lấp đầy bởi sốc.

Bằng thính giác nhạy bén của mình Neia nghe được câu hỏi trong tiếng ồn ào của đám đông:"Chiến binh đó là ai?" và những câu trả lời như: "Đó là hộ vệ của Sorcerer King" hoặc "Người phụ nữ từ Vương quốc phù thủy".

Tôi không phải từ Vương quốc Phù thủy ...

Nó làm phiền mỗi lần cô nghe những tin đồn sai lầm như thế. Một phần của cô muốn biết, và cũng không muốn biết tại sao có những tin đồn đã mô tả sai cô. Cô sẽ cần phải phủ nhận rõ ràng bất kỳ tin đồn nào có thể gây bất lợi cho Sorcerer King.

Tuy nhiên, hộ vệ của Sorcerer King...

Cũng giống như một sự biến đổi ngắn gọn của niềm vui trong Neia và cô ấy đã mỉm cười, vài than vãn đến từ một trong những người cô ấy đã qua.

Ngay cả khi ông trông giống như một người cha...

Suy nghĩ đó đi qua tâm trí của Neia khi cô đến bức tường sát cánh cổng phía tây, nơi cô được chỉ định. Đó cũng là nơi mà thực tế tất cả các lực lượng Demihuman đã được tập hợp.

Gần như 80% lực lượng gồm Paladins(hiệp sĩ), Priests(linh mục), binh sĩ và những người đàn ông trong thành phố đã được đóng quân tại cổng phía tây hoặc trong vùng lân cận của nó. 20% còn lại được giao cho cổng phía đông, trong khi phụ nữ, trẻ em, người già và những người không thể chiến đấu khác đang theo dõi từ các bức tường thành phía bắc và phía nam.

Remedios Custodio chỉ huy cổng phía tây. Gustav Montagnes chỉ huy cổng phía đông. Caspond Bessarez là chỉ huy tối cao trên danh nghĩa. Tất nhiên, người chỉ huy tối cao ở trong trụ sở chính ở trung tâm thành phố và không mạo hiểm ra trận.

Cuối cùng là cổng phía tây cô có thể nhìn thấy được

Vua pháp thuật đã phá hủy cánh cổng của cổng phía đông, nhưng cổng portcullis của cổng phía tây vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nhiều Demihumans mạnh hơn con người. Họ có thể có thể phá hoại nó một cách dễ dàng với các thân cây.

Neia siết chặt nắm tay trước khi nó có thể run rẩy.

Nếu chúng vượt qua điểm này và đi vào bên trong, sẽ rất khó khăn để đối phó với các Demihumans(bán nhân tộc, á thần) một khi họ bắt đầu di chuyển khắp thành phố. Nói cách khác, thành phố sẽ bị mất.

Trong hoàn cảnh đó, Neia không thể chạy. Cô có lẽ sẽ chiến đấu và chết trong chiến đấu chống lại một đám khổng lồ của demihumans.

Neia đưa tay run rẩy lên miệng, rồi cắn xuống.

Đừng sợ! Nếu sợ hãi, ngươi sẽ bỏ lỡ một mục tiêu mà ngươi có thể đã đạt được!

Vật phẩm ma thuật mà cô mượn từ Sorcerer King có thể bảo vệ chống lại những đòn tấn công tinh thần, nhưng nó không thể ngăn chặn nỗi sợ hãi sinh ra từ trái tim cô. Mặc dù vậy, cô có lẽ sẽ còn sợ hãi hơn nếu cô ấy không đeo nó.

Khi cô cảm thấy nỗi đau lan rộng từ những ngón tay của mình, Neia bước vào một tòa tháp, bên trên trông giống như bên trái của thành phố và chạy dọc lên cầu thang đến đỉnh tường thành. Neia đã được chỉ định về phe của vua pháp thuật, vì vậy cô ấy dường như là người cuối cùng xuất hiện - tất nhiên, các sĩ quan cấp trên của cô đã cấp phép đặc biệt để cô không bị chỉ trích vì đến trễ - và những người khác, những người có nghĩa vụ phải được ở đây đều đã có mặt.

Khi Neia chuẩn bị chạy đến trạm của mình, paladin chỉ huy cánh trái của bức tường phía tây ngăn cô lại.

"The Sorcerer King - Hoàng thượng dường như bị mất tích."

Trong một khoảnh khắc, Neia ngạc nhiên nhìn paladin. Cô đã báo cáo với cấp trên của mình rằng Sorcerer King không có ý định tham gia trận chiến này.

Tuy nhiên, họ vẫn hỏi cô câu hỏi này - điều đó có nghĩa là họ đã không được thông báo về chuyện đó?

Neia ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó khác trong câu hỏi đó. Người đàn ông này đang giữ một tia hy vọng, và anh chắc đã tự hỏi liệu vua pháp thuật sẽ thay đổi ý định và xuất hiện.

Neia nhìn vào đội quân demihuman đang nằm dài bên ngoài thành phố. Có hơn 30.000 demihumans ở đó nhưng áp lực nhìn trực tiếp vào chúng làm cho họ cảm thấy nhiều hơn số lượng thực sự.

Neia có thể hiểu tại sao mọi người lại muốn sự trợ giúp của Sorcerer King mạnh mẽ khi đối mặt với những chênh lệch như vậy. Đó là bởi vì Neia đã từng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên

"Vâng. Sorcerer King không có ở đây. Đó là bởi vì đây là trận chiến của chúng ta - trận chiến của Thánh quốc."

Neia vượt qua người anh và chạy đến vị trí của cô

"Hãy khoan! Hộ vệ Neia Baraja! "

"Vâng!"

Neia dừng lại và đứng ở mức chú ý.

"Hãy đứng ở đây trong lúc này."

"Eh !?"

Neia nhìn quanh. Nơi này gần lối ra của tháp dẫn đến đỉnh của bức tường thành phố. Số lượng con người lưu thông ở đây là rất nhiều. Cô sẽ không làm phiền mọi người bằng cách đứng đây chứ? Ngoài ra, nơi này còn xa vị trí được chỉ định của Neia, gần với trung tâm.

"Có thể, tôi có thể hỏi lý do cho việc này không? Có điều gì anh cần tôi làm không? "

"Không, không, không phải là chúng tôi cần cô làm gì cả, nó thực sự hơi rắc rối một chút. ... Hộ vệ Baraja. Chỉ cần hãy ở đây. Cô có hiểu không!?"

"À, vâng..."

Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chắc hẳn phải có lý do nào đó. Không có lý do gì để giữ một người lính được đào tạo ở đây khi trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

'Phân công của tôi đã được thay đổi? Hay là để tôi tập trung vào bắn tỉa các chỉ huy đối phương? ... Cái cung mà tôi mượn từ Sorcerer King trông thật tuyệt vời ngay cả trong nháy mắt, vậy có nghĩa là họ đang sử dụng tôi như một con át chủ bài à? '( Đoạn này chắc đang tự suy nghĩ)

"Tôi hiểu. Tôi sẽ chờ đợi trong bao lâu? Tôi sẽ chờ đợi ở đâu?"

"À, ừm, ừm, cho đến khi kẻ địch đi vào. Về đợi ở đâu thì mọi nơi đều ổn thôi."

"Hả? Tôi cần phải chờ đợi cho đến lúc mọi việc trở nên bận rộn như vậy?"

Quả thật là kỳ lạ. Cũng giống như một cảm giác sai sai bắt đầu lấp đầy Neia, vài người đàn ông có vẻ như họ là dân quân đang mang một cái nồi khổng lồ lên cầu thang. Đây có lẽ là một bữa ăn cho những người bảo vệ đứng trên tường. Họ đổ mồ hôi nhiều ngay cả trong thời tiết lạnh, và rõ ràng là những người đàn ông này đã tới lui nơi này nhiều lần. Như sự mong đợi rằng họ đã cho vài trăm người đàn ông ăn.

Neia dựa vào tường để tạo chỗ trống cho họ đi qua, và những người đàn ông bước đi qua cô. Một trong số họ ngẩng đầu lên một chút và nhận ra khuôn mặt của Neia.

"Huh? Anh có phải là hộ vệ của vua pháp thuật - à, không, đó có phải là cô không, thưa cô? "

"À, không cần phải trịnh trọng vậy... Uh, xin hãy tha thứ cho tôi.Đúng.Tôi được giao nhiệm vụ, với tư cách là hộ vệ của vua pháp thuật. "

Có lẽ họ đã nghe thấy Neia nói chuyện với người đàn ông đó, nhưng những người mang nồi khác dừng lại và nhìn Neia kinh ngạc. Có lẽ vì lý do tương tự như người đàn ông vừa nãy.

Cô hơi ngượng ngùng khi được biết đến với tư cách là hộ vệ của Vua pháp thuật, nhưng đồng thời cô cảm thấy rất tự hào về bản thân mình.

Những người đàn ông không biết Neia cảm thấy thế nào, và họ lo lắng hỏi:

"Tôi muốn nói, à, thực ra, có một vài điều mà tôi muốn hỏi Vua pháp thuật"

"Dừng lại! Không, tôi có thể yêu cầu anh đợi không? Cô ấy rất bận. Anh có thể tiếp tục công việc của mình không? "

Đột nhiên, paladin bước vào giữa Neia và những người đàn ông, như thể che giấu cô.

Đó là một điểm kỳ lạ. Có vẻ như anh không muốn cô ấy nói chuyện với những người đàn ông đó

Đó có phải là lý do cho mệnh lệnh vừa nãy không? Anh ta không muốn tôi nói chuyện với họ ... tại sao vậy? Có phải vì họ định đặt câu hỏi về Vua pháp thuật không?

Cô không biết tại sao anh lại làm điều này, nhưng việc đạt được câu trả lời sẽ đơn giản.

"Tôi không phiền. Anh có thể cho tôi qua được không? "

Vì paladin không muốn cô ấy nói, thì cô ấy sẽ phải giải quyết chúng trực tiếp.

"Hộ vệ Baraja!"

"Anh đang cố gắng ngăn mọi người hỏi về Sorcerer King sao !?"

Neia trả lời to như tiếng hét đã hướng vào cô.

Thật ra, thật là xấu hổ khi tiếp tục mượn danh tiếng của Vị Vua pháp thuật như thế này, nhưng cô phải đảm bảo rằng Thánh quốc không làm bất cứ điều gì có thể tác động tiêu cực đến Vua pháp thuật. Cô không muốn đất nước mình bị ô nhục.

Neia nhẹ nhàng giải quyết người đàn ông đã hỏi cô câu hỏi trước đó. Tất nhiên, cô biết rằng nó có thể sẽ làm anh sợ hãi, ngay cả khi cô cảm thấy giọng cô khá dịu dàng.

"Tôi sẽ trả lời tốt nhất khả năng của tôi nếu câu hỏi của anh liên quan đến Vua pháp thuật vĩ đại. Mặc dù tôi không phải là người của vương quốc Sorcerous, vì vậy tôi rất tiếc phải nói rằng có rất nhiều điều tôi không biết. "

"Eh !? Nhưng cô - không phải cô đến từ vương quốc Sorcerous, thưa cô? "

"Eh !? Không, không, không phải như thế. Tôi là một hộ vệ paladin từ đất nước này. "

"Eh? Có thật không?"

"Vâng, vâng? Vì vậy, anh không cần phải nghi lễ với tôi... "

Đám đông như bùng nổ. Có lẽ bởi vì paladin vừa mới hét lên với cô ấy, nhưng vào một lúc nào đó, các dân quân trên các bức tường đã bắt đầu chú ý đến cô.

Mặc dù mọi thứ rất xấu hổ, bây giờ cô không thể tệ đến mức cô đã gọi tên Vua pháp thuật. Neia thở phào tự hào, quyết tâm để cho tất cả những người lính hiện diện nghe thấy cô. Có vẻ như paladin đã từ bỏ, thực tế là anh ta không thể giữ bí mật điều này, và thế là anh ta đứng sang một bên để trừng mắt giận dữ với Neia.

"Vậy thì, trước hết... Áo giáp của cô trông như thứ mà con quái vật đầu dê đó mặc. Cô là người đã đánh bại nó? "Đúng không, thưa cô?"

"Không, hoàn toàn không phải. Người mặc bộ giáp này là Grand King Buser, và Sorcerer King tiễn hắn ta vào ngôi mộ chỉ với một câu thần chú. "

Ohhh, đám đông say mê.

Cô có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện từ đám đông: "Ông ta thực sự đánh bại nó!" "Tôi không thể tin ông ta chỉ dùng một phép thuật." "Ông ta thực sự đã giành lại toàn bộ thành phố... ông ta thực sự đã đánh bại rất nhiều Demihumans..." "ông ấy siêu mạnh ... Tôi nghĩ rằng tôi đang phải lòng ông ta ..." "Ông ấy không giống như undead tôi biết... "và như vậy.

Mặc dù họ thì thầm vào tai nhau hoặc lẩm bẩm với chính mình, đôi tai sắc bén của Neia rõ ràng có thể nghe thấy họ.

Tất nhiên, nó làm cô rất vui khi biết rằng những người khác cũng cảm thấy như vậy về người đàn ông vĩ đại mà cô rất ngưỡng mộ. Điều này đặc biệt đúng đối với những người duy trì quan điểm đó mặc dù biết rằng ông ta là undead.

Những nỗ lực của Bệ hạ là không uổng phí, đã có nhiều người nhận ra được nó ...

"Vậy thì, ah, liệu Bệ hạ có đang cho chúng ta một bàn tay giúp đỡ trong thời gian này không?"

Đám đông im lặng ngay lập tức, và phản ứng đó nói với Neia rằng câu hỏi này là một câu hỏi quan trọng.

"... Bệ hạ sẽ không tham gia trận chiến này. Điều này là bởi vì nó là một trận chiến mà chúng ta, là công dân của Thánh quốc, đang chiến đấu để cứu quốc gia của chúng ta, chứ không phải chiến tranh của một quốc gia khác. Bên cạnh đó, Bệ hạ cần phải giữ mana khi ông ta đối mặt với Jaldabaoth. "

Khuôn mặt của đàn ông trở nên u ám khi họ nghe thấy câu trả lời của cô. Neia chuẩn bị tinh thần cho một lời khiển trách

"Chà, điều đó thật ý nghĩa... bình thường, nhà vua của một quốc gia khác sẽ không tự mình đến. Thiên đàng sẽ trừng phạt chúng ta nếu chúng ta không biết ơn ông ta mặc dù tất cả những gì ông ta đã làm cho chúng ta. "

"Ừ. Ngoài ra, cô ấy đã nói rằng ông ấy đang tiết kiệm mana của mình để đánh bại Jaldabaoth. "

"... Vị vua đó rất bình tĩnh và sâu sắc, nhưng dù sao ông ta cũng là người sẽ chọn một phương pháp để cứu nhiều người hơn... không, ông ta là undead. Trong trường hợp đó, phải có lý do tại sao anh ta sẽ không tham gia vào trận chiến này. Ý tôi là, tôi đã thấy được điều tồi tệ diễn ra sau cuộc chiến. "

"Ahh, tôi cũng thấy nó. Xét cho cùng, chúng tôi là những người coi trọng đất nước này nhiều nhất. - Sau đó tôi sẽ là người bảo vệ vợ tôi! "

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Chúng tôi đến từ các trại tù trước khi thành phố này được giải phóng"

Cô có thể nghe thấy tiếng nói thiện chí từ khắp nơi.

Tất nhiên, có một số người không hài lòng khi vị vua pháp thuật không đến giúp đỡ. Tuy nhiên, họ bị đông đảo bởi những người có thể hiểu được sự cân nhắc của Vua pháp thuật và nó đã khiến lòng ngực Neia trở nên khá nóng bỏng.

"Tôi có thể quay lại vị trí của mình không?"

Neia hỏi lại câu hỏi của cô với paladin. Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh không muốn cô đến vị trí của cô trước đó. Trong trường hợp đó, bây giờ không có vấn đề gì nữa khi để cô ở đó.

Paladin không thể che giấu cảm xúc của mình khi anh bảo Neia "đi đi" với vẻ cay đắng trên khuôn mặt anh.

Neia đi ngang qua những người lính đang thảo luận ồn ào về vị vua pháp thuật và đến nơi cô được chỉ định. Sau đó Cô chăm chú nghiên cứu kẻ thù.

Đó là một đội quân rộng lớn. Nó tự hào đủ nhân lực để nuốt tất cả mọi người ở đây trong một phát. Kẻ thù sẽ tấn công.

Cô cảm thấy như cô mún nhảy lên.

Đã bao nhiêu lần cha cô cảm thấy như thế này khi ông đóng quân trên pháo đàu?

Neia ngước lên bầu trời, u ám như trái tim cô.

Quân đội demihuman đã thực hiện di chuyển của họ trong ngày.

Neia tăng tốc độ khi cô ăn cháo bột yến mạch.

Cháo được làm từ yến mạch ngũ cốc với sữa đun sôi và phục vụ trong một cái bát bằng gỗ. Cám ơn cái không khí mùa đông chết tiệt bên ngoài, trời lạnh đến nỗi khi nó chạm vào bàn tay của Neia , thẳng thắn mà nói nó thật khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu cô không ăn cơ thể của mình sẽ không thể chịu đựng được, một nỗ lực trải qua sau đó, và sẽ không có nhiều thức ăn đang đợi cô. Ngoài ra, Neia có cảm giác rằng cô sẽ không có cơ hội để có một bữa ăn sau này. Đó là giả định của cô khi họ đã cho một bữa ăn trưa nhiều như vậy.

Cô múc cái que dày vào miệng, chống lại sự thôi thúc khi cô bịt miệng nuốt nước bọt xuống những thứ màu trắng cùng đám lộn xộn. Một lượng thức ăn tuyệt đối mà cô phải nuốt vào bụng, theo sự hiểu biết của mình, những thứ khủng khiếp này có thể là bữa ăn cuối cùng của cô khiến cô đầy tuyệt vọng.

Tại nơi chiến địa này nhìn ra đội quân demihuman, Neia cuộn tròn mình trên tấm thảm bông. Chiếc áo khoác màu xám của cô ấy sẽ là phòng về duy nhất của cô ấy chống lại cái lạnh mùa đông từ bây giờ. Dân quân bắt đầu ăn cùng lúc với cô ấy nhưng họ vẫn chưa ăn xong.

Mọi người cau mày. Rõ ràng không ai hài lòng với khẩu vị. Điều đó không thể tránh được.

Tuy nhiên, biểu hiện căng thẳng của họ không phải do cháo bột yến mạch. Mắt họ không nhìn vào thức ăn mà họ đang cầm mà tập trung vào những gì demihuman đang làm ở phía trước họ.

Không có bất kỳ ai vui hay hy vọng khi nhìn vào số lượng áp đảo đó.

Những người từng là tù nhân. Họ đã trải qua khoảng thời gian vớ luật của demihuman nên đã khắc nỗi sợ hãi mãnh liệt vào họ. Họ bị căng thẳng quá mức đến nỗi họ không thể ăn được.

Nếu là Vua pháp thuật ông ta sẽ làm gì?

Liệu ông có đưa ra một bài diễn văn to lớn, tinh thần để nâng cao ý chí chiến đấu của họ? Hay ông ta sẽ cười nó?

Neia không biết ông ta sẽ làm gì. Tuy nhiên, ngay cả khi cô biết, cô không thể so sánh được với ông. Xét cho cùng, cô hoàn toàn khác với Vua pháp thuật, một vị vua anh hùng.

Ngoài ra, nó có thể sẽ gây ra vấn đề nếu Neia nói điều gì đó như: "hãy thư giãn và đừng lo lắng" với họ. Xét cho cùng, căng thẳng thích hợp là điều thúc đẩy mọi thứ tiến lên.

Trái tim của họ có thể ảm đạm, nhưng không có dấu hiệu cho thấy họ đã tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào mà họ muốn chạy trốn. Họ có một cái gì đó về họ, một cái gì đó mà những người lính đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng số phận của mình.

Điều đó rõ ràng đối với những dân quân - là một trong những người đầu tiên được giải thoát khỏi các trại tù - họ đã nói về Vua pháp thuật. Và nó lan truyền qua những người lính đóng quân tại các bức tường như một cơn cháy rừng.

Cuộc sống không quan trọng như nhau.(đọc )

Một số người không hài lòng khi họ nghe nói ông ta đã giết một con tin mà các Demihumans đang nắm giữ. Đó là một hành động tàn nhẫn, rất đặc trưng của undead. Tuy nhiên, những người đã ở đó kịch liệt khẳng định rằng đó không phải là toàn bộ sự tình. Họ mô tả về cách mà Sorcerer King mạnh mẽ đã nói, "thậm chí ta sẽ trở thành nạn nhân khi đối mặt với ai đó mạnh hơn ta".

Và sau đó, họ nghĩ về những gì sẽ xảy ra với những người thân yêu của họ nếu họ đã bị đánh bại ở đây.

Tinh thần chiến đấu của họ được tăng cường bởi một cảm giác mạnh mẽ về mục đích, mà nói rằng "Tôi không muốn để cho những người thân yêu của tôi phải chịu những đau khổ giống tôi".

Liệu Bệ hạ có dự đoán được mọi thứ sẽ diễn ra như thế này vào thời điểm đó không? Nếu ông ta không nói những lời đó để củng cố quyết tâm của mọi người, lực lượng của họ có thể đã mất đi tinh thần khi đối mặt với đội quân áp đảo trước mặt, và họ thậm chí có thể gia nhập vào đám đông chạy tán loạn.

Neia chỉ nhìn thấy Holy Queen một lần. Cô hầu như không biết khả năng hay tính cách của nữ hoàng. Tuy nhiên, cô chắc chắn rằng Sorcerer King đã vượt trội hơn Nữ hoàng như một người cai trị ở cả hai khía cạnh. Hay đúng hơn, vị Vua pháp thuật có lẽ là người cai trị tối cao, được biết đến như là vua của các vị vua và chúa tể của chúa, cấp cao nhất của quốc vương, trong tất cả các vị vua.

"Và ở đây tôi từng cảm thấy rằng người dân của Vương quốc Sorcerous ... ừm, bị cai trị bởi các undead là một điều đáng buồn ..."

Tuy nhiên, họ có thể rất may mắn khi nghĩ về nó. Những lời đó phát ra trong cổ họng của Neia, làm một vòng lặp và từ chối rời khỏi miệng cô. Xét cho cùng, sẽ không tốt nếu những người xung quanh cô nghe thấy chúng. Ngay sau đó

"Xác nhận kẻ thù đã xuất hiện phía trước! Tất cả chuẩn bị cho trận chiến! "

Một tiếng hét lớn đến từ xa.

Tất cả mọi người nuốt chửng bột yến mạch của họ và đi đến vị trí chiến đấu của mình.

Nếu một đội quân hơn 10.000 người to lớn thực hiện di chuyển, không khí sẽ rùng mình, đến mức nó có thể làm rung lắc các bức tường của thành phố. Cảm giác như áp lực đang tới sẽ đè bẹp sang bằng tất cả.

Thật ra, thính giac nhạy bén của Neia đã cảm giác được sự rung động nhẹ trên đất của một đội quân đang tiến tới, và những lời ai oán chán nản dâng lên từ các dân quân.

Tinh thần đang giảm nhanh.

Tuy nhiên, Neia không thể làm được gì, cô cũng không biết nên ở vị trí nào và nên làm gì. Công việc duy nhất của Neia là hạ hết tất cả kẻ thù bước vào phạm vi tầm bắn của cô bằng những mũi tên.

Kể từ khi thành phố này đã được chiếm lại, cô đã dành mọi thời gian sau khi thức dậy để luyện tập trình độ bắn cung của mình khi cô đã không được thực hiện nhiệm vụ của mình như là một hộ vệ. Cô nghĩ rằng nhờ vào sự thật đó, cô đã nắm được những đặc điểm đặc biệt của Ultimate Shootingstar Super(Siêu tối thượng Cung, Sao băng tối hậu Cung, thôi để nguyên văn cho hay), và giờ đây cô đã có thể sử dụng nó một cách thuần thục.

Tuy nhiên, tại sao các Demihumans lại tấn công vào lúc này? Tấn công vào ban đêm không phải sẽ tốt hơn cho họ ... họ đang suy tính gì trong đầu? Nếu vị Vua pháp thuật ở đây, mình có thể hỏi ông ta về điều này ...

Sự vắng mặt của một magic caster, người đã đi bên cạnh hoặc trước mặt cô trong tháng vừa qua khiến cô cảm thấy như có điều gì đó quan trọng mất tích trong trái tim cô.

Không. Tôi cần phải đứng trên đôi chân của mình. Tôi không thể dựa vào Bệ hạ cho tất cả mọi thứ ... Mặc dù tôi không biết chính xác những gì các Demihumans đang lên kế hoạch, phải có một lý do để họ thục hiện cuộc tấn công vào ban ngày. Trong trường hợp đó, tốt nhất là không nên bất cẩn.

Trong khi Neia quan sát các Demihumans từ trận chiến, tiền tuyến của đội quân Demihumans thu hút sự chú ý của cô.

... Này, đó là ...

Có một Ogre cao ba mét ở hàng đầu. Hắn đó mang theo một vũ khí khổng lồ.

Đó là một loại vũ khí tầm xa được bảo vệ bởi một chiếc khiên bằng gỗ. Đó là một ballista( máy bắn tên hoặc đá tầm xa hình dạng như một chiếc nỏ khổng lồ). Mặc dù nó có vẻ phù hợp với Demihuman do kích thước khổng lồ của nó, nhưng thực tế là chúng có thể được sử dụng làm vũ khí công thành.

Nhiều Ogres mang theo những vũ khí này, đáng lẽ chúng phải được cố định ở vị trí trước khi sử dụng, và chúng đứng thành một hàng

Chúng đã nhặt chúng từ một thành phố và sửa chúng lại để có thể bắn thẳng đứng?

Những tiếng trống như sấm sét, và những cây ballista bắt đầu được chuẩn bị để bắn..

Và rồi

- Tường thành bắt đầu rung chuyển. Ở một số nơi, các chiến trận thậm chí bắt đầu sụp đổ. Họ sẽ may mắn không được nhận bất kỳ thương vong nào trong hoàn cảnh, và may mắn đã ở cùng họ ngay bây giờ.

Một luồng sáng như một cây tên khổng lồ làm tan vỡ thế trận. Nó không phải là một tia chớp có vẻ như một cây lao. Một cây lao dày đến mức nó có thể dễ dàng vượt qua Neia xuyên qua không khí và ghim vào tường. Vào thời điểm này, chỉ có thể dùng từ duy nhất để miêu tả là "cuộc vây hãm bằng vũ khí". Chắc chắn không ai có thể nhận một hit từ nó mà còn sống.

Các Ogres trông giống như họ đang chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

"Đồ khốn!"

Neia nhìn chằm chằm vào bọn chúng.

Ogres ở xa, rất xa.

Có lẽ chỉ có một cây cung trong trận chiến này có để đánh trúng chúng ở khoảng đó. Tuy nhiên, lực tác động của nó sẽ giảm đáng kể, và thực tế là cô không thể luyện tập bắn tầm xa như thế này trong phạm vi thành phố. Cô không biết phạm vi của họ, và cô không tự tin rằng cô có thể bắn xuyên qua khiên chắn của ballista và giết những tên đang sử dụng chúng

Trong trường hợp đó, tất cả những gì họ có thể làm là mở cổng thành và chiến đấu một trận để tiêu diệt đội ballista, nhưng đó sẽ là một động thái vô cùng dại dột.

Nói cách khác, tất cả họ có thể làm là chấp nhận cuộc tấn công một chiều này.

Chúng ta phải lùi lại ... nhưng nếu chúng ta làm vậy, chúng ta không thể ngăn được kẻ địch tiến lên. Có kế hoach nào khác với hành động vô liêm sỉ này?

Mặc dù kẻ thù chỉ tấn công tầm xa cho đến giờ,nhưng kẻ thù sẽ di chuyển để chiếm lấy tường thành nếu những người đàn ông rút lui. Và nếu kẻ thù chiếm đoạt tường thành, thì thành phố đã bị thất thủ.

Chúng sẽ kiểm soát các bậc thang dẫn xuống từ các bức tường và buộc những người lính xung quanh phải trở lại để mở cửa để lực lượng chính của chúng vào thành phố. Tất cả những gì chúng cần làm là ép buộc các chuỗi sự kiện đó thành công bằng sức mạnh tuyệt đối. Không có gì họ có thể làm về nó. Ngay cả Remedios cũng không thể xử lý được khi bị vây quanh và nghiền nát trong một trận chiến.

Trong trường hợp đó, tất cả những gì có thể làm là hy sinh đền thờ và chạy trốn khỏi thành phố từ phía đông. Tuy nhiên, đó có lẽ sẽ dẫn đến tình trạng họ đã thảo luận trong một cuộc họp chiến lược trước đó, họ sẽ bị quấy rầy dọc theo vùng đồng bằng, hoặc họ sẽ bị đánh tơi tả bởi quân đội dàn trận chống lại lực lượng phía Nam của họ.

Paladin chỉ huy cổng thành phía tây quyết định như thế nào?

Ông sẽ rời bỏ hay ông sẽ chiến đấu đến cùng?

Khi Neia suy ngẫm về vấn đề này, một loạt bắn thứ hai đến từ kẻ thù.

Các bức tường rung lên một lần nữa khi các cây lao khổng lồ tấn công. Tiếng run rẩy cảm thấy dữ dội hơn lần trước, và đồng thời cô nghe thấy một âm thanh không thể nhận ra.

"Abbbahhhhh!"

Bất cứ ai liếc nhìn hướng của nó sẽ chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp.

Một trong những mũi lao của ballista đã bắn xuyên qua bức tường và đâm một người dân quân núp đằng sau. Máu chảy ra từ miệng anh. Vài giây sau, người đàn ông gục xuống như một con rối bị cắt dây. Cây lao đã đóng đinh anh ta vào tường như một mẫu vật côn trùng, cánh tay và chân của anh ta lơ lửng lơ lửng rũ xuống dưới.

Những tiếng la hét phát ra từ xung quanh cô khi những người đàn ông nhìn thấy cái xác chết dính trên tường.

Neia nắm lấy sợi dây chuyền mà Sorcerer King đã cho mượn, và cắn môi.

Đó là một vết thương chết người. Không có ma thuật chữa bệnh nào có thể chữa được.

Cái chết của một người lính không ảnh hưởng lớn đến sức mạnh chiến đấu của họ. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi được tạo ra bởi cái chết khủng khiếp của anh ta đã làm lây nhiễm môi trường xung quanh. Ý nghĩ rằng họ có thể là người tiếp theo và không có nơi nào an toàn cho họ, kích hoạt bản năng sinh tồn của những người đàn ông, cơ thể họ run rẩy.

"「 Under Divine Flag 」!"

Một người nào đó đã dùng phép thuật.

Nỗi sợ hãi chảy qua các dân quân đã được dập tắt trong một khoảnh khắc. Đây là kết quả của việc sử dụng ma thuật để cải thiện khả năng chống lại sự sợ hãi. Trong khi thần chú 「Trái tim Sư tử」 cung cấp khả năng miễn dịch hoàn toàn lo sợ, nó chỉ có hiệu quả với một mục tiêu duy nhất. Ngược lại, 「Under Divine Flag」 ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong một quả cầu quanh caster.

Đó là lý do tại sao các paladin đứng giữa các dân quân.

"Đừng sợ!" Vị paladin đã sử dụng phép thuật hét lên, "Hãy cầm vũ khí lên để giải phóng những người đã trải qua nỗi đau như chúng ta!"

Phép thuật hoặc khả năng đặc biệt nào đó có thể làm mọi người hoảng sợ một thời gian ngắn, nhưng nỗi sợ hãi mà họ cảm thấy giờ đây xuất phát từ trái tim của chính họ. Dưới tác động của phép thuật trấn áp sợ hãi, ngọn lửa rực sáng một lần nữa trong đôi mắt của dân quân.

Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là che đậy vấn đề thực tế. Điều quan trọng là liệu họ có thể làm gì về tình hình hiện tại, nơi họ bị tấn công một chiều từ kẻ thù. Nếu không, thứ duy nhất sẽ đến với họ là sẽ chết và bị thương. Tuy nhiên, Neia không thể nghĩ ra được những ý tưởng hay.

"Lấy đi! Kẻ thù không có đạn dược không giới hạn! Họ không thể mang theo nhiều thứ như thế được! "

Tôi hiểu rồi, Neia nghĩ. Hầu hết tài nguyên của họ phải đi về phía nam để cung cấp cho quân đội đứng chống lại các lực lượng miền Nam, vậy nên tại sao họ nghĩ rằng họ sẽ không mang đủ đạn cho vũ khí của họ ở đây? Tuy nhiên, ngay cả một thợ thủ công bị giam cầm cũng có thể tạo ra rất nhiều bu lông trong một thời gian ngắn, mặc dù nỏ là một vấn đề khác. Đây là một canh bạc.

- Làn sóng thứ ba đến.

Những con ogres không được sử dụng để bắn cung, và nhiều người trong số họ đã bỏ lỡ bức ảnh của họ. Mặc dù vậy, nhiều trận chiến bị sụp đổ dưới cú volley thứ ba, và có rất nhiều thương vong giữa các dân quân.

"Hãy che chắn! Kẻ thù không thể có đạn dược vô hạn được! Họ không thể mang theo nhiều thứ như thế được! "

Tôi hiểu rồi, Neia nghĩ. Hầu hết các nguồn lực cần phải đi về phía Nam để cung cấp quân đội đứng chống lại các lực lượng phía Nam, do đó là lý do tại sao họ nghĩ rằng chúng sẽ không có mang đủ đạn dược cho vũ khí ở đây? Tuy nhiên, thậm chí là một nghệ nhân bị giam cầm có thể làm cho rất nhiều mũi tên trong một thời gian ngắn, mặc dù nỏ lại là một vấn đề khác. Đó là một canh bạc.

-Làn sóng thứ ba đến.

Những con ogres không sử dụng cung, và nhiều người trong chúng đã bỏ lỡ bức đợt tấn công của mình. Mặc dù vậy, nhiều thế trận bị sụp đổ dưới cuộc tấn công tầm xa thứ ba, và có rất nhiều thương vong giữa các dân quân.

Các cây lao lớn giống như những cây giáo khổng lồ có thể xuyên qua một người đàn ông và người đàn ông đứng đằng sau anh ta.

「Under Divine Flag」 là một câu thần chú đã được tập trung vào paladin người đã sử dụng nó, có nghĩa là ảnh hưởng của nó sẽ mạnh hơn khi nhiều người chụm lại trong vòng bán kính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, việc đó chỉ dẫn đến nhiều thương vong.

Âm thanh vỗ cánh bay qua không trung vang lên trước khi kẻ thù có thể bắn lần thứ tư. Những thiên thần có cánh bay qua bầu trời, băng qua đầu Neia và những người khác.

Trong khi họ là những thiên thần có thứ tự thấp nhất, họ tiến thẳng đến các Demihumans. Họ đã đốt cháy các thanh gươm trong tay phải của họ và họ giữ những chiếc bình với miếng vải nhô ra khỏi miệng bình trong tay trái của họ. Những bình đựng rõ ràng chứa dầu hoặc tinh linh mạnh mẽ.

Nói cách khác, họ mang theo những bình vũ khí ném nổ - firebombs

Tất nhiên, ngọn lửa được tạo ra bởi những vũ khí đó sẽ không gây hại cho các kẻ thù kháng lửa dù một ít, hoặc các Demihumans với những lớp da dày và những cơ thể được huấn luyện,các cơ quan rắn chắc. Họ có thể thậm chí không có ảnh hưởng gì cả.

Mặt khác, cũng có những người demihumans không thể chịu được lửa cháy, và làm hư hại các ballista cũng sẽ ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ thù.

Các thiên thần xuất hiện đầy bầu trời phía trên những Ogre đang sử dụng ballista và thắp sáng bình của họ. Tuy nhiên, họ thậm chí không có thời gian để bỏ chúng xuống.

Một âm thanh như tiếng va đập khi Demihumans xuất hiện trên trời. Chúng là tộc Pteropuses. Bàn tay của chúng được hình thành đôi cánh da, và cánh tay của chúng vẫn đứng yên khi họ bay thẳng lên không trung như đang cưỡi gió. Đó có lẽ là hiệu ứng của một loại sức mạnh phép thuật nào

Một weblike(chắc là như người nhện bắn ra) màu trắng bay ra cùng một lúc, quấn các thiên thần. Nó được tạo ra bởi một khả năng đặc biệt của Spidans.

Các thiên thần trông giống như con bướm bị bắt trong một mạng nhện, và họ rơi xuống đất và không thể di chuyển tự do. Họ đã nuốt chửng bởi lũ demihuman, và không cần phải nói những gì xảy ra với họ sau đó.

Tuy nhiên, các thiên thần đã không hy sinh bản thân vô ích.

Ningya đánh giá đây là cơ hội tốt cô ấy sẽ nhận được, và cô thắt chặt dây cung.

Cho đến bây giờ, không thể nhắm trực tiếp vào Ogres do những chiếc khiên được gắn trên ballistas của chúng, ngay cả khi cô ấy nhắm vào đôi chân không được che chắn, nó sẽ gần như không thể giết chúng trong một đòn.

Cha cô sẽ có thể bắn vào con mắt của Ogre chỉ với một khe nứt nhỏ. Tuy nhiên, kỹ năng của Neia không được mài dũa như cha của cô. Có lẽ đó là bởi vì lo sợ ngọn lửa hoặc chúng sợ cho những bản ballista của mình, Ogres giơ những bản ballista của họ lên và giữ khiên chiếc khiên về phía họ. Sự chú ý của họ tập trung vào ngọn lửa từ trên trời, và chúng không chú ý đến cô ấy.

Nếu cô ấy bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cô ấy sẽ không còn cơ hội khác.

Cô kéo cây cung của mình hết sức để đạt đến giới hạn của nó, và sau đó buông mũi tên của cô.

Những vật phẩm ma thuật mà cô mượn từ Vua pháp thuật giúp đỡ Neia tiếp cận những gì cha cô có thể làm được.

Mũi tên bay một đường thẳng với một khoảng cách đáng kinh ngạc và đập vào đầu một con Ogre.

Neia không nhắm vào hộp sọ chắc chắn, mà nhắm vào một nhãn cầu. Một số nhãn cầu của các quái vật được bảo vệ bởi một màng bảo vệ, cô ấy đánh giá rằng sẽ dễ dàng hơn để tấn công một đòn chí mạng ở đó hơn là nhắm vào hộp sọ.

Tuy nhiên - mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.

Mũi tên của cô ấy ghim vào khu vực hàm của Ogre.

Ogre bị trúng tên đang gào thét hét lên, rùng mình vì đau đớn.

Con Ogre ném ballista của nó, và nắm chặt khuôn mặt của mình - phần mà nó đã bị bắn. Sau đó, nó run rẩy quay lưng lại với Neia trước khi ngã xuống. Trong khi cô không giải quyết nó một đòn chí mạng, cô ít nhất đã phá vỡ ý chí chiến đấu của nó.

Nếu đội quân Demihuman có đơn vị chữa bệnh, nó có lẽ sẽ sớm có thể quay trở lại tiền tuyến.

"Tch!"

Đây là tất cả những gì Neia có thể làm được, ngay cả với sự trợ giúp của những vật phẩm ma thuật mạnh mẽ mà Sorcerer King đã cho cô mượn.

Neia tặc lưỡi và ngay lập tức trốn dưới bức tường thành phố, sau đó bắt đầu di chuyển vào bức tường bên cạnh thành phố. Các lực lượng dân quân, ngạc nhiên trước sự rời khỏi vị trí đột ngột của cô, và cô hét lên bằng một giọng cứng rắn

"Ra khỏi đây! Chúng sẽ phản công từ vị trí này! ".

Không chỉ vì họ nghe thấy tiếng hét của Neia mà còn do âm thanh của balista bắn vào hướng của cô. Dù cho phần lớn những cây lao đã bắn không trúng, một vài số chúng rơi ngay bên cạnh Neia, chúng khiến bức tường gần đó đổ sụp xuống.

Nếu may mắn của Neia mất đi, cô cũng có thể bị đâm xuyên bởi những mũi tên đó.

Cô lén nhìn lại vào những tên Demihuman. Sự hỗn loạn từ những thiên thần và hỏa công dần được kiểm soát, và những con Ogrre nâng cây nỏ của chúng lên một lần nữa. Có vẻ như tin tức về việc bị bắn bởi một mũi tên đã lan truyền trong đội quân kẻ địch. Như vậy, chúng chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm và hạ thấp tấm khiên xuống. Vì vậy - cô phải đánh cược giữa khả năng mô phỏng lại kỹ năng của cha và tấn công với hy vọng may mắn có thể trúng được bọn chúng thậm chí chỉ trúng thân cũng được? Hay là cô sẽ co người lại và chờ đợi dính một cú chết người?

Giữa lúc đang bối rối, cây cung cô mượn từ Sorcerer King bắt được ánh nắng mặt trời và lấp lánh một hào quang bắt mắt.

Đúng thế, cô đã được cho mượn một vật phẩm mạnh mẽ phi thường như thế này, cô phải trả lại chúng bằng mọi giá. Vì vậy, cô không nên liều lĩnh.

Chúng không thể có quá nhiều mũi tên ngoại cỡ như vậy được.

Trông thì như những tên Demihuman đang phóng ra vô số những mũi tên ngoại cỡ để bắn. Tuy nhiên, hầu như chúng chỉ được chế tác một cách thô kệch, chúng bay tới mà không đánh trúng gì cả, và một vài trong số chúng rớt xuống những con đường trong thành phố mà không gây thiệt hại gì.

Cô không thể bắn trả được chúng, vậy nên tất cả những gì có thể làm bây giờ là ngồi xuống và chờ đợi đợt tấn công của kẻ địch dừng lại.

Cơ thể Neia lấm lem những mảnh vỡ từ những bức tường bị phá hủy. Một vài quân nhân không may đã bị đánh trúng và chết ngay tại chỗ, nhưng đa số những người khác chỉ đơn giản cầu nguyện cho đợt tấn công của kẻ địch dừng lại, vì họ không thể làm gì khác.

Ngay sau đó, cô nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, tiếng dộng của một cái trống khổng lồ. Những âm thanh giống nhau lập đi lập lại bốn lần. Từ xa, những âm thanh tương tự như vậy cũng đến từ phía cánh trái của đội hình kẻ địch.

... Chúng trao đổi thông tin trận chiến qua số nhịp của tiếng trống. Có vẻ như cánh phải và trái của chúng sử dụng đồng bộ trong chiến dịch của mình. Nếu mình có thể đột nhập vào trại của cả địch và cướp những cái trống đó, rồi đập loạn hết cả lên, sẽ phá tan được đội hình của bọn chúng - nói thế chứ, đó chắc chắn là bất khả thi.

Kẻ địch chắc hẳn cũng biết sự quan trọng của những cái trống đó. Vì vậy, chúng đã cho canh phòng nghiêm ngặt. Như vậy thì ai mà có thể xông vào được trại của chúng chứ?

Có lẽ một mạo hiểm giả có thể sử dụng [Invisibility] (tàng hình) hay [Silence] (câm lặng) và những phép khác có thể gây hỗn loạn kẻ địch rồi lẻn vảo.

Không có hy vọng nào cho những điều không thể...

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì bọn chúng đã thay đổi chiến thuận. Neia và nhiều quân nhân khác lo lắng ngẩng lên để nhìn chuyển động của kẻ địch.

Sau đó, trái tim họ rung lên liên hồi.

Đó là cảm xúc trộn lẫn giữa sốc, sợ hãi, và phẫn nộ .

Hàng ngũ của kẻ địch phía bên kia bức tường cuối cùng cũng đã tiến lên. Cánh trái và cánh phải của đội quân Demihuman tiến tới đồng loạt. Lực lượng trung tâm tiến tới cổng thành phố theo đội hình xếp lớp.

Bước chân của đội quân Demihuman tiến tới làm mặt đất rung lắc, như thể chúng muốn săn lùng và giết Neia cùng với những người khác.

Và có một đơn vị quân khác, một nhóm rất nhỏ, trông có vẻ đang áp sát sườn của thành phố. Liệu có phải chúng đang có kế hoạch leo lên bức tường hay chỉ là mồi nhỉ thôi nhỉ?

Dù sao đi nữa thì kẻ địch cũng đã tiến hành đợt tấn công thứ hai. Từ giờ, sẽ không còn là cuộc chiến đấu một chiều nữa, mà là một cuộc chiến hỗn loạn đẫm máu.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Sau cùng thì họ đã chờ đợi điều này rất lâu rồi, mặc dù họ không thể coi đây là niềm vui được nhưng cuối cùng thì thời khác này cũng đến.

Những người quân nhân phẫn nộ trước bước tiến của hai cánh quân trái phải. Đơn vị quân chủ lực của chúng là kết hợp giữa nhiều chủng tộc khác nhau. Trong khi cảm giác như chúng thiếu sự gắn kết, thì chúng có hai điểm chung.

Một là tất cả chúng mang theo những cái thang để leo thành.

Nói cách khác, đơn vị này có nhiệm vụ leo lên tường thành và đột nhập vào thành phố. Đó chính là mục tiêu của Neia.

Còn điều còn lại là chúng cột những đứa trẻ con người phía trước cơ thể chúng.

Một vài số đứa trẻ đang khóc lóc và kêu gào, trong khi số khác thì tay chân buông thõng đong đưa,. Tất cả chúng đều trần truồng và đều còn sống.

Neia cắn chặt môi.

Nhưng cùng lúc đó, trái tim Neia bình tĩnh một cách bất ngờ.

Từ bóng tối của bức tường, Neia quan sát làn sóng những tên Demihuman đang xông tới. Neia rút một mũi tên ra khỏi túi và bắt đầu lắp vào dây cung.

Thậm chí những tên tiên phong của kẻ địch đã tiến vào tầm ngắm, cô phải chờ.

Vẫn còn quá sớm.

Cô hít nhiều hơi thật sau, tập trung bản thân, rồi xoay nhanh nhất có thể kéo căng dây cung.

Cô chỉ có một khoảng khắc để nhắm, và cũng chỉ có một điểm để nhắm vào.

- Là đây!

Cô buông mũi tên.

Không chút lưỡng lự, mũi tên xuyên qua tấm khiên người, ngực của một đứa trẻ và tên Demihuman đằng sau trong một phát.

Có lẽ thậm chí phát bắn mạnh mẽ này cũng khó mà hạ gục một tên Ogre với thể chất phi thường. Tuy nhiên, tên Demihuman mà cô vừa bắn không có vẻ gì sở hữu thể chất không vượt trội.

Neia không quan tâm đến tên cô vừa hạ, cô cúi xuống và tiếp tục rút ra một mũi tên khác.

Cô đã giết một người, đứa trẻ được cột trước ngực tên Demihuman đó.

Tay cô không ngừng run. Tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là bóng tối, và trái tim cô run rẩy.

Thậm chí cô đã biết rằng điều này sẽ xảy ra và đã tự trấn an bản thân trước đó. Cơ thể cô vẫn phản ứng như vậy.

Thói quen cũ của cô làm cô đưa tay đặt lên chuôi thanh kiếm cô đeo bên hông, nhưng thay vì đó các ngón tay lại chạm vào dây cung.

Cứ như thể cây cung đang trách mắng cô, nói cô rằng đây không phải là lúc cho những thứ như thế.

Một ngọn đèn mờ thắp lên trong trái tim băng giá của Neia. Nó lan ra như ngọn lửa, và xua đi cơn gió lạnh đang thổi qua tâm hồn cô.

Cô không còn run rẩy, và tầm nhìn không còn bị thu hẹp nữa. Những gì khỏa lấp vào trái tim cô là một cảm xúc về công lý mà cô không thể diễn tả được bằng lời.

Àhh, nghĩ đến nó có hiệu quả thật to lớn.

Neia xác nhận lại những gì mà Sorcerer King nói thật chính xác.

Những tên Demihuman tiên phong mà Neia đã tấn công có thể thấy đang chậm lại. Đó là bởi vì chúng giật mình nhận ra rằng khiên người không có hiệu quả.

Vì vậy, cô hét lớn.

Neia mở to miệng và hét vào những quân nhân đang đứng nhìn.

"Các anh đang làm gì vậy? Nhanh lên và ném đá xuống chúng! Chúng ta không thể cứu được con tin!"

Đúng thế, Neia và những người khác không thể cứu được con tin. Và rồi, họ đã thấy được những gì kẻ địch sẽ làm nếu như con tin không còn giá trị lợi dụng. Vì vậy, những gì cô cần làm là...

Cô bắn một mũi tên khác nhanh như cách tiễn một tên Demihuman khác qua kiếp sau.

Neia sử dụng tầm nhìn đã qua luyện tập của cô để quan sát phát bắn của cô đã đâm xuyên qua trán của thằng bé. Cô không biết bởi vì cô nhắm trúng phần sắt hay bởi xương sọ của thằng bé đã giảm lực bắn mà mũi tên vừa rồi không giết hắn ngay. Tuy nhiên, tiền tuyến của kẻ địch thì rơi vào hỗn loạn. Đó cũng dễ doán thôi, cả con người và Demihuman đều sẽ giảm tốc độ nếu nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Tuy nhiên, tất cả những gì cô thấy là hàng ngũ kẻ thù đang dàn ra phủ khắp tầm mắt của cô.

Neia chỉ gây tác động đến quân đoàn mà cô bắn vào. Còn mọi nơi khác, mọi thứ vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra.

Nhìn như thể một vết móp nhỏ trong một hàng dài, thiệt dài.

"Nhanh lên và ném những tảng đá đi!"

Neia hét lên thêm một lần nữa.

Nếu họ không ném những tảng đá đó, mọi thứ mà Neia làm nãy giờ đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Nó còn không thể tha thứ hơn cả việc cướp đi mạng sống của một đứa trẻ - người mà còn có một tương lai dài phía trước.

Kẻ địch tấn công trái, phải và trung tâm cùng một lúc. Một cuộc đụng độ trực diện với một đội quân có số lượng vượt trội gấp nhiều lần thì chỉ có một kết quả là họ sẽ bị nghiền nát bởi số lượng. Tuy nhiên, nếu chỉ cần một phần của kẻ địch chậm lại, nó cũng sẽ giúp giảm áp lực lên họ.

Nếu bọn chúng đến được bức tường, húng sẽ leo lên trong khi sử dụng những đứa trẻ như một tấm khiên. Nếu chúng thành công leo lên được tường thì những người quân nhân sẽ không thể ngăn nổi chúng. Những gì cô có thể làm bây giờ là xem thử cô có thể tước đi bao nhiêu sức mạnh chiến đấu của bọn chúng trước khi chúng đến nơi.

Sẽ rất khó để những người quân nhân giết những đứa trẻ. Vì vậy, phải có ai đó sẵn sàng làm mẫu, thậm chí nếu như nó khiến cho tay họ bị vấy bẩn.

Neia đảo mắt nhìn vào thánh hiệp sĩ ở đằng xa.

Anh nên nhận ra khi anh chiếm lại khi tù trại và thành phố này! Anh hẳn biết rằng Sorcerer King đã làm điều đúng đắn! Và anh cũng biết được rằng không ai khác có thể làm điều đó! Và anh nhất định biết rằng nó chỉ gây thêm những khổ sở vô nghĩa cho những sinh mạng anh không thể cứu được! Những gì anh nên làm là dốc hết sức để cứu những người anh có thể cứu!

Neia bắn một mũi tên khác.

Cũng như trước, phát bắn của cô giết một bé gái và tên Demihuman mà cột cô bé trước người.

"Nhanh lên -"

"-Uoooohhhh!"

Một tiếng hét vang vọng xung quanh Neia khi những tảng đá bay xuống. Như thể quét đi những lo lắng trong trái tim cô.

Tảng đá ném xuống trúng một tên Demihuman vẫn đang còn lưỡng lự. Nó thì còn lâu mới là một đòn chết người, những nó cũng có thể gây ra những tổn thương nhất định.

"Này, các anh! Nhanh lên và tấn công lũ Demihuman đi! Quên lũ trẻ con tin đi!"

Neia nhận ra người quân nhân đang hét lên đó.

Ông ta là cha của đứa trẻ mà Sorcerer King đã giết khi họ giải phóng khu trại tù đầu tiên.

Neia bất ngờ là thấy ông ta ở đây.

"Nếu chúng vượt qua được chúng ta, phụ nữ và trẻ em sẽ còn đau khổ hơn những gì những đứa trẻ đó đang phải chịu đứng trước khi chúng ta cứu được chúng! Nếu các anh vẫn còn yêu vợ con mình, hãy ném những tảng đá mạnh nhất có thể đi!"

Giọng của ông ta như thể xua tan ngờ hoặc, và ngay sau đó họ tiếp nối nhau ném những tảng đá xuống. Trong khi chúng bay tứ tung lên và không biết được họ đang nhắm đến đâu, chỉ biết rằng họ đã ném chúng xuống.

Trong khi Neia rút cây cung ra lại, một cơn mưa đá tảng giáng xuống đầu những tên Demihuman.

Nhiều tảng đá rơi trúng những tên Demihuman ở hàng đầu tiên, những kẻ đang sử dụng những đứa trẻ như tấm khiên thịt. Nói chính xác hơn thì chúng tấn công trúng những đứa trẻ đang được cột trên những tên Demihuman đó hơn là trúng những tên Demihuman.

Những đứa trẻ khóc lóc và rên la một cách xé lòng. Tuy nhiên, những tảng đá vẫn lao xuống một cách không thương tiếc những đứa trẻ tội nghiệp. Chúng là vật hy sinh bi thảm nhất, bị kẹp giữa sự tàn bạo của cả hai bên.

Neia ưu tiên nhắm đến những đứa trẻ đó.

Đó là biểu thị cho sự tôn trọng của cô vì đã hy sinh chúng để cứu được nhiều người nhất.

Neia nhoài người ra để tìm mục tiêu kế tiếp, và rồi cô cảm thấy như thể có gì đó vút qua không khí tiến lại chỗ cô, tất cả những gì cô có thể thấy là một vụ nổ sáng lên.

Đó có phải là đòn tấn công ma thuật của kẻ địch không?

Neia đông cứng người trong giây lát. Cùng lúc đó, cô cảm thấy một cú thúc vào bụng. Nó cảm giác như có cái gì đó găm nhẹ vào đấy.

Giật mình, cô vấp lui sau và rồi cô nghe thấy tiếng leng keng của một vật dưới chân cô. Nhìn kỹ có cái gì đó ít nhiều giống như một mũi tên khổng lồ - nói cách khác, một mũi tên của nỏ thần công.

Đầu của nó trông như thể đã bị đập tù lại bởi một cây búa.

Neia vội vàng núp lui sau bức tường. Sau đó, cô nghe thấy vang vọng âm thanh có những cái gì đó khổng lồ đâm vào trong bức tường thành phố.

Lạnh sống lưng.

Neia vô thức đưa tay sờ vào nơi cô bị bắn trúng.

Cô nghĩ đến Sorcerer King đã ném thanh gươm của mình lúc trước, và nó đã bị bật ra với một trường ánh sáng nổ ra từ áo giáp của Buser. Đó giải thích cho những gì vừa diễn ra khi nãy.

Có vẻ như cô vừa được cứu mạng bởi áo giáp của Buser, thứ mà Sorcerer King đã cho cô mượn. Nói cách khác là tính mạng của Neia vừa được cứu trong tích tắc.

Đó có phải là dạng bảo vệ khỏi những đòn tấn công tầm xa không? Ngực mình, vai và bụng được bảo vệ bởi áo giáp, nhưng những chỗ khác thì sao? Khả năng này có được kích hoạt không? Không, quan trọng hơn, mình có thể sử dụng chúng bao nhiêu lần? Hay đây chỉ là thứ chỉ tác dụng một lần?

Không có áo giáp Sorcerer King cho mượn, Neia hẳn là đã bị đâm xuyên qua bụng.

Điều đó khiến cô rùng mình.

"huh... huh... huh. Cố lên, cố lên Neia ơi!"

Neia đã không bào phạm vi của [Under Divine Flag]. Cô cảm thấy rằng điều đó là không cần thiết bởi cô đã có vương miện của Sorcerer King cho mượn. Đó là tại sao hiện giờ cô lại cảm thấy sợ cái chết như thế này. Tuy nhiên, không có giọt nước mắt nào chảy ra - thay vào đó, cô nắm chặt cây cung trước khi thả lỏng người ra.

Cô động viên bản thân tiếp tục chiến đấu, thậm chí nếu như phải lấy đi tính mạng những đứa trẻ. Cô không cho phép bản thân mất đi ý chí chiến đấu sau khi nhận lấy một mũi tên nhỏ nhoi vô nghĩa.

Đây là để những đứa trẻ không thể cứu không phải chịu đau khổ thêm nữa. Cùng lúc đó, cũng để giết những tên Demihuman đã kéo chúng vào trận chiến này. Mũi tên cô bắn ra bao gồm cả hai điều đó.

Ý định tấn công mà không quan tâm đến những đứa trẻ lan truyền ra khắp bờ tường, đến khi tất cả mọi người cùng ném đá xuống những tên Demihuman.

Neia thậm chí còn thấy những thánh hiệp sĩ cũng ném đá.

"Tên khốn! Ngươi là tên khốn!"

"Ahh! Khốn kiếp, những tên Demihuman"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

"Tôi xin lỗi... làm ơn hãy tha thứ cho tôi..."

Mặc dù tiếng khóc lóc ăn năn văng vọng trên dưới hàng ngũ, những tảng đá vẫn được ném xuống không ngừng.

Những đòn tấn công đó thể hiện rằng mọi người đã chấp nhận rằng "đổ máu để cứu được nhiều sinh mạng hơn."

Tuy nhiên, Số lượng kẻ địch vẫn quá vượt trội. Khi hàng đầu tiên bị giáng xuống - những kẻ đang sử dụng những đứa trẻ như khiên thịt - những tên Demihuman đã tiến tới được bờ tường, và chúng bắt đầu dựng thang lên, hết cái này đến cái khác.

Công nghệ lạc hậu của Demihuman chỉ có thể tạo ra được những cọc chiến và thang tiến công như những vũ khí công thành, thật sự là không có biện pháp phản công nào chống lại cả hai thứ đó. Nhiều người cố gắng xô đổ những cái thang đi với những cây giáo dài, hay để những thiên thần phá hủy chúng, nhưng do số lượng quá nhiều và không hiệu quả lắm khi làm vậy.

"Dùng bom lửa thì sao? Những linh mục hỗ trợ với phép của họ!"

"Thật là tệ! Chúng sẽ leo được lên đây mất! Tôi sẽ đến đó, hay lo bên này cho tôi!"

"Ném đá đi!"

Có một sự hỗn loạn trên đỉnh bức tường. Lính phòng thủ ném những tảng đá hay đâm những thanh giáo dài để đánh bật những tên Demihuman đang leo lên, những hết cái thang này đến cái thang khác được dựng lên, rất khỏ để xử lý tất cả chúng.

Nhiều tên Demihuman lách tránh được những ngọn giáo đâm tới từ những người lính, rồi chụp những thanh giáo và kéo những người giữ nó rơi ra khỏi bức tường.

Rồi Demihuman cũng có những tên thuộc chủng tộc Armatts và Blader, những kẻ sở hữu những bộ áo giáp tự nhiên cứng ngang với thép. Chúng lờ đi những mũi giáo và nhanh chóng leo lên.

Trong khi những thánh hiệp sĩ đã được đào tạo chiến đấu và có thể xử lý những Demihuman có giáp hạng nặng, số lượng Demihuman trên đỉnh bức tường càng lúc càng tăng lên. Nếu có bất cứ khe hỡ nào xuất hiện trong hàng phòng thủ, chúng hầu như được lấp đầy ngay lặp tức.

Sau khi củng cố lại quyết tâm của mình, Neia nhoài người ra khỏi chiến lũy và bắn những tên Demihuman đang leo lên bờ tường.

Không phải bởi vì kỹ năng của Neia cao mà là nhờ vũ khí cô sỡ hữu có thể giết những tên Demihuman trong một phát. Cô có thể giết được những tên Armatt và Blader bởi cô sỡ hữu Ultimate Shootingstar Super (Siêu cấp sao băng)

Cơ thể Neia có thể thấy rõ ràng khi cô nhoài ra ngoài, và cô đã bị đánh trúng nhiều lần bởi những tảng đá ném ra bởi lũ Stone Eater. Mặc dù những tảng đá đó có thể gây móp giáp kim loại. Neia được bảo vệ bởi áo giáp của Buser. Tuy nhiên, cô chắc hẳn vẫn bị thâm tím và có thể đã gãy một hai cái xương.

Mặc dù đổ mồ hôi đầm đìa, cô không ngừng bắn vào những tên Demihuman một khắc nào.

Mình vẫn có thể chịu được... mình chỉ đủ mana để sử dụng vòng cổ mà Bệ Hạ cho mình mượn một lần, cần phải để dành nó!

Khi cô liên tục bắn hết phát này đến phát khác, tâm trí cô ước lượng cô có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Sau cùng thì Neia chỉ có thể sử dụng được ma thuật hồi phục như con bài tẩy.

Cô rút ra một mũi tên, gắn lên dây cung, nhắm vào đầu hoặc tim của một tên Demihuman và thả ra. Cô lập đi lập lại hành động đó vô số lần.

Một tảng đá ném mạnh vào cô khiến cô rơi mất mũi tên trên tay.

Neia nhanh chóng núp sau một bờ lũy.

Cô đánh rơi mũi tên vì những đòn tấn công của Stone Eater đã đánh trúng khắp người Neia, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

Những thánh hiệp sĩ là những người sử dụng kiếm. Là một hộ vệ, cô đã được đào tạo sử dụng kiếm, vậy nên cho dù cô có biết những kỹ thuật cơ bản của bắn cung thì cô vẫn không dành nhiều thời gian tập luyện nó. Do thiếu luyện tập nên tay cô bị chuột rút và những ngón tay thì đau nhức.

Nếu không thể sử dụng được cung nữa, thì cô chỉ là vật ngáng đường. Vẫn còn quá sớm để cô sử dụng con át chủ bài bây giờ, nhưng không còn cách nào khác để hồi phục lại khả năng chiến đấu.

"Kích hoạt vật phẩm: [Heavy Recover]!"

Mana tuôn ra khỏi cơ thể Neia, và nó khiến cô có chút chóng mặt. Cô sẽ không thể làm được điều này lần thứ hai.

Cùng lúc đó, tất cả những chỗ đau trên cơ thể cô biến mất, kể cả chỗ chuột rút và những ngón tay đau nhức.

"Mình có thể làm được!"

Neia lại nhoài người ra và tiếp tục bắn.

May mắn, lực lượng của Jaldabaoth có một kỷ luật nhất định, nhờ thế, những khẩu balista không bắn vào Neia và giết cô một cách không lưỡng lự, nhưng vì chúng được chỉ đạo, chúng không bắn trong lúc hoảng loạn sợ hãi vì có thể trúng đồng minh.

Neia tập trung bắn, đến khi tay cô với tới túi tên thì nó đã trống rỗng.

Cô nhìn xuống trong hoảng loạn và thấy không còn mũi tên nào nữa.

Lúc đó, một tiếng hét đến từ những người lính.

Có một Demihuman trông có vẻ rất mạnh đứng trước một cái thang. Nó thì trông không khác lắm với những Stone Eater đã bắn đá vào Neia, thể chất nó nhìn có vẻ vượt trội. Mặc dù không thể so được với Buser, nó vẫn tỏa ra một thần thái của sinh vật mạnh mẽ.

Nó giữ một thanh đại kiếm trông thô thiển như một cái chày đập thịt trong tay phải. Tay kia giữ một cái nón giáp giống như có chứa gì trong đó. Đó là đầu của thánh hiệp sĩ chỉ huy khu vực này.

"Jajan-sama vĩ đại của tộc Lagon đã lấy được đầu của chỉ huy quân địch! Bây giờ, lũ chó các ngươi, giết chúng, giết tất cả lũ con người đi!"

***

Tình huống trở nên xấu đi ngay lập tức.

Những thánh hiệp sĩ đã có số lượng ít, một người chết trong số lượng đã nhỏ đó rồi nghĩa là sức mạnh phòng thủ của khu vực này sẽ giảm sút nghiêm trọng. Đó không phải là điều duy nhất.

Có một sự chênh lệch lớn về sức mạnh chiến đấu giữa một quân nhân và một thánh hiệp sĩ, dù thậm chí người đó không phải là lực lượng tinh nhuệ được tuyển chọn thì không thể nào những người lính bình thường có thể đánh thắng được một Demihuman có thể giết được những thánh hiệp sĩ đó.

Khi những người lính đông cứng trong sợ hãi, những tên Demihuman leo trên thang đằng sau tên Stone Eater (Thạch Hầu) vừa nãy - Jajan. Chúng xông lên như trước ào qua một con đập vỡ, một trở thành hai, hai trở thành bốn, cứ thế tăng theo cấp số nhân.

Demihuman bắt đầu tràn khắp đỉnh bức tường, và ngược lại, số lượng quân nhân bắt đầu giảm đi.

Demihuman và những quân nhân. Sự khác biệt về khả năng cá nhân có thể thấy rõ rệt.

Cô nhìn quanh trong hoản loạn.

Tên. Cô không thể làm gì mà không có tên.

Cô rảo mắt tìm quanh như thể lạc giữa sa mạc rồi tìm kiếm một ốc đảo, và cô thấy một người lính mệt mỏi đang dựa lưng vào chiến lũy. Một túi tên bên cạnh ông ta.

Đó rồi! mình sẽ lấy những mũi tên đó thì những người bị thương và đưa anh ta lui về sau.

Nhưng Neia nuốt lấy hơi thở của mình khi chạy tới nơi. Người đàn ông đó trông như một cung thủ và đã mất nửa mặt. Rõ ràng là ông ta đã chết.

Ông ta chắc hẳn là đã nhận một cú trực tiếp từ những Stone Eater. Não ông ta tràn ra ngoài, tròng mắt nhìn vào hư vô, và có thể định mệnh của Neia cũng sẽ giống ông ấy sớm thôi.

Cô nhìn gần, và phát hiện ra có rất nhiều xác chết tương tự như thế. Khứu giác nhạy bén của cô cuối cùng cũng đánh hơi được mùi máu khắp nơi trong không khí. Không, mũi của cô vẫn ổn, đơn giản là não của cô đã không nhận được thông điệp,

Món cháo yến mạch trào lên cổ họng cô, Neia dùng hết sức mình ép nuốt lại nó. Cô đã thành công, nhưng không thể nói đó là nhờ may mắn mà bởi cô đã có khả năng chống lại được điều đó sau khi xem "quá trình ăn sống" trước đây.

Neia nghiến chặt răng và chuyển những mũi tên từ túi tên của cung thủ vô danh đó sang cô. Nạp lại túi tên trống cảm giác như thể cô lấy lại được tinh thần chiến đấu.

Mình vẫn có thể chiến đấu. Vẫn có thứ mình có thể làm...

Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc, Neia đặt hai tay của người cung thủ đỏ vào nhau và vuốt xuống con mắt còn lại. Không có thời gian cho những việc như này, nhưng cô không thể ngăn được bản thân làm thế.

"Tôi sẽ chiến đấu luôn phần của ông, đến tận cuối cùng..."

Khi Neia xuay người lại và đứng lên, cô không còn lẩm bẩm gì nữa.

Linh hồn cô bùng phát lên một đỉnh cao mà cô chưa từng vươn tới trước đây, và giác quan cô trở nên vô cùng sắc bén. Cô cảm thấy như thể cô là một phần của cây cung cô đang giữ.

Trên đỉnh bức tường đang giao tranh hỗn loạn. Từ kỹ năng của Neia, có vẻ như là bất khả thi việc bắn tỉa Jajan - kẻ đang giữ đầu của thánh hiệp sĩ - từ số lượng những đồng minh và kẻ thù giữa họ. Tuy nhiên -

Mình có găng tay và Ultimate Shootingstar Super mà Bệ Hạ cho mình mượn! - Mình có thể làm được!

Cô phóng mũi tên với một niềm tin mạnh mẽ.

Lúc mà Jajan để ý tiếng rít trong không khí, nó đã quá trễ.

Mũi tên găm vào đầu hắn ta, và Jajan ngã xuống đất.

"Jajan của bộ tộc Lagon đã gục ngã dưới tay của Neia Baraja!"

Mặc dù cô hét lên như thế, không có tiếng hò reo đáp lại. Cũng dễ hiểu thôi. Không có thời gian cho những việc đó trong thời khắc sinh tử như thế này. Neia đỏ mặt một chút, nhưng cô đã làm những tên Demihuman lung lay. Cô có thể cảm thấy áp lực từ chúng giảm đi một chút.

Vẫn chưa thua hoàn toàn đâu.

Neia rút ra một mũi tên khác, rồi quay sang mặt một tên Demihuman thích hợp để gửi mũi tên cho hắn. Phát bắn xuyên qua đầu và hắn rơi khỏi bức tường.

Neia rút ra một mũi tên khác. Cô làm như thể nó không là gì, và không thể khác được. Có phải bây giờ cô đã là một cung thủ lão luyện như cha cô?!

Cung thuật của Neia đã cải thiện nhiều trong suốt trận chiến này. Đó là điều giúp Neia thành công giết được Jajan, mặc dù tên đó đã bị thương trong lúc đấu với thánh hiệp sĩ.

Giữa sự hỗn loạn của cuộc chiến, Neia tìm kiếm con mồi và hạ gục.

- tại sao chúng không nhắm đến mình - một cung thủ nhỉ?

Câu hỏi được trả lời khi mũi tên tiếp theo của cô xuyên qua sọ một tên Demihuman khác.

"Đừng áp sát tên con người đó một cách bất cẩn! Cô ta mặc áo giáp của Grand King!"

"Grand King!"

"Grand King Buser? Áo giáp của Grand King Buser?"

Đôi tai nhạy bén của Neia bắt gặp được đoạn hội thoại giữa những tên Demihuman.

"Không nghi ngờ gì nữa! Đó là áo giáp của Buser!"

"Đừng nói với tôi rằng con người đó đã hạ..."

À! Ra thế? Khi Sorcerer King nói rằng nó sẽ bảo vệ mình, không phải ông ấy đề cập đến khả năng của bộ giáp chống lại những đòn tấn công tầm xa mà là danh tiếng của việc đánh bại Buser!?

Tên của Grand King Buser thì được biết đến rộng rãi trong lực lương đội quân Demihuman. Vì vậy, những tên Demihuman đang leo lên bức tường đã có một ấn tượng sai lầm rằng đang chiến đấu với chiến binh đã hạ gục Buser. Thật sự việc Neia đã giết thủ lĩnh Demihuman chỉ với một đòn đã gia tăng hiểu nhầm.

Đó là tại sao chúng từ chối việc tiến đến gần cô, thậm chí chúng biết cô là một cung thủ.

Mình được trao nó bởi Sorcerer King, có phải ông ấy cũng đã dự tính đến điều này?"

Có khả năng, nếu cô có quay lưng và bỏ chạy bây giờ thì những tên Demihuman cũng sẽ không đuổi theo. Chúng chắc chắn sẽ ưu tiên giữ mạng hơn là đuổi theo một đối thủ mạnh, thậm chí nếu phạm phải sai lầm. Vì vậy, mạng sống Neia không quá nguy hiểm. Lời khuyên của Sorcerer King "bỏ chạy đến cổng Đông" bất ngờ xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng cô không thể làm thế được.

Người như thế sẽ không bao giờ đến nơi này từ đầu rồi.

Neia bắn một mũi tên khác, và giết một tên Demihuman khác.

"Uoohh! Đó... lại là ánh mắt đó..."

Ánh mắt... tốt, mình đang nhìn vào chúng...

"Đó là cặp mắt của một sát thủ! Đó, đó là một con người cái, cô là là một thứ gì đó khác!"

Chắc hẳn... một con cái...

"Nhìn vào cây cung đó! Thật đáng kinh ngạc! Nó không chỉ là kỹ năng của cô ta!"

Hehe!

"Cung thủ Mắt Điên!"

...Ể?

"Cái gì? Cái tên đó là gì? Ngươi biết con người đó à?"

...Không, không...

"Đó có phải là biệt danh của con người cái đó không?"

... chờ đã!

"Ta một lần đã nghe rằng có một cung thủ con người với gương mặt của quỷ và kỷ năng đáng kinh ngạc... có thể nào là nó?"

Đó là bố!

"Cung thủ Mắt Điên! Cung thủ đã giết Buser!"

Vì vài lý do, câu "Cung Thủ Mắt Điên" lan qua những hàng ngũ của Demihuman như một làn sóng. Chúng đã khẳng định nó! Ý nghĩ đó vụt qua tâm trí của cô, Neia không còn cơ hội nào để chỉnh lại nó.

Khi Neia phóng những mũi tên, những quân nhân bắt đầu di chuyển.

"-Mọi người, giữ vững hàng ngũ! Đừng để những tên Demihuman đến gần được cô gái này!"

"Ôhhh! Dựng hàng! Hãy nhớ những gì đã tập luyện đi!"

"Tôi đang đi đây!"

Khoảng 20 quân nhân đang có kế hoạch sử dụng mình như tấm khiên cho cô.

"Chỉ việc giết những tên khốn đó! Chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô!"

"Đã hiểu-"

Tiếng đập cánh bay tới từ phía doanh trại địch.

Neia xoay người và hướng mũi tên về phía những âm thanh đó.

Trước mắt cô là vô số những Demihuman có cánh bay lên từ doanh trại quân địch.

Có vẻ như mục tiêu của chúng là băng qua bức tường thành, nhưng có nhiều tên tụ tập lại và bay xuống chỗ Neia.

Cô đã không còn nghĩ đến việc nhắm bắn ai từ lâu rồi. Trong im lặng, một thế giới màu trắng toát trong mắt cô và cô thấy rõ ràng những kẻ thù của mình, Neia bình tĩnh bắn từng mũi, từng mũi tên về phía kẻ địch của cô. Cô bắn dứt khoát và liên tục như một cái máy.

Sau khi bắn hạ những Demihuman có cánh phía trên đầu cô, Neia thở nhẹ ra. Cô có thể nghe thấy lại sau khi giải phóng khỏi trạng thái tập trung cao độ.

Từ phía bên -

Cô muốn né, nhưng một cơn đau lan truyền dữ dội từ cánh tay trái cô.

Tay cô đã bị xé rách bởi móng của một Armatt từ phía hông.

"Gwaaagh!"

Mặc dù thét lên trong đau đớn, Neia vẫn có thể rút ra một mũi tên khác, nhưng rồi cô nghĩ cô không thể sử dụng được cây cung của cô. Nếu như vậy, có lẽ rút kiếm ra thì tốt hơn.

Lưỡng lự là một điểm yếu chết người, tên Armatt trông tàn bạo nâng tay lên, có lẽ tiếp sau đòn trước đó thì sẽ nhắm đến mặt cô.

Cô muốn bước lui lại, nhưng đối thủ của cô là một đấu sĩ lão luyện và rút ngắn khoảng cách lại, cô không thể né được nó.

Một nỗi đau dữ dội khắp mặt. Trong khi cô đã quay đầu thành cô để né không bị móc mất cặp mắt, những cái móng vuốt đã xé qua gò má trái của cô tạo thành một vết thương lớn đến nỗi thấy được bên trong miệng.

Máu tươi chảy đầy vào miệng, cô nếm được vị máu lan đầu khắp lưỡi. Thêm nữa, cô có thể cảm thấy máu chảy ra ào ạt từ bên má, cảm nhận chảy lan xuống cả cô và ngực.

Neia không có thời gian để rút kiếm, vậy nên có đập luôn Ultimate Shootingstar Super vào mặt tên Armatt.

Armatt chắc chắn không ngờ cô sẽ làm thế với cây cung, vậy nên hắn cố gắng lùi lui sau để tránh đòn.

Vì cô không thể di chuyển tốt tay trái của mình với cây cung, Neia rút thanh gươm của cô bằng tay phải.

Neia đâm tới toàn lực như thể cô đổ hết tính mạng mình vào nó. Armatt ngay lập tức phản đòn với những cái móng sắc như dao cạo, nhưng một quân nhân gần đó đã làm chân nó bị thương nên nó nhắm trượt. Cái móng sượt qua tai cô trong gang tất, nhưng lưỡi dao thép của cô đã ngập sâu vào cổ họng của Armatt.

Cô nhìn vào Armatt đã bị hạ gục rồi thăm dò tình hình xung quanh.

Trong khi cô đang tập trung bắn cung thì những người quân nhân che chắn cho cô gần như đã bị quét sạch hoàn toàn. Những tên Demihuman đã tiến tới gần Neia, và chỉ còn lại năm người quân nhân, tất cả đều bị đẩy sát đến bờ tường.

Lực lượng tiếp viện gần nhất thì đang chiến đấu phía bên kia những tên Demihuman vừa leo lên thang, và họ sẽ phải đẩy mạnh để có thể giúp được cô ở đây. Nói thẳng, họ đang bị cuốn vào các cuộc giao tranh, vậy nên họ cũng không có thời gian rảnh để giúp cô.

Có hơn 30 Demihuman đang hướng về phía Neia, và bên cô chỉ còn có 6 người.

Neia nhìn vào những tên Demihuman, và chúng thụt lui một chút, giảm bớt áp lực lên họ.

"Xin lỗi, Baraja-sama!"

Những người quân hân đã bị đẩy vào bờ tường tạo thành một đội hình phòng thủ trước Neia.

"Chúng tối sẽ không để những tên khốn đó vượt qua, dù đó là điều cuối cùng chúng tôi có thể làm!"

Người vừa nói là một người đàn ông trông có vẻ nhút nhát tầm khoảng 40 tuổi, với một cơ thể thiếu sức sống và ruột đang xổ ra. Tuy nhiên, gương mặt ông ta đỏ bừng như đang phấn khích với cuộc chiến, và cơ thể ông ta phủ đầy máu mà không thể biết được đó là máu của ông ta hay của kẻ thù. Thậm chí vậy, ông ta vẫn nhất quyết không quỵ gối, đứng cao với một tinh thần bất khuất.

Ông ta trông giống như một chiến binh đáng tin cậy.

"Cảm ơn rất nhiều!" Neia nói thế khi nhổ ra một ngụm máu tươi. Rồi cô tiếp tục - "Tôi sẽ để nó cho ông!"

Ông ta không phải là người duy nhất như thế. KHông ai trong số những người quân nhân ngã xuống thể hiện bất cứ dấu hiệu nào họ đã cố gắng rời khỏi phòng tuyến bảo vệ xung quanh Neia. Cô có thể làm gì khác ngoại trừ đặt niềm tin vào họ?

Mắt của người đàn ông nhìn vào tay trái của Neia, gương mặt ông ta cứng đờ.

"Cô có thể thấy được xương đấy..."

"Làm ơn đừng nói thế, nó đau hơn khi ông để ý đến nó."

"À, à, xin lỗi."

Một khi ai đó đạt được cấp độ thánh hiệp sĩ nhất định, họ có thể sử dụng phép phục hồi cấp thấp. Tuy nhiên, Neia chỉ là một hộ vệ, vậy nên cô không thể làm được. Không có thánh hiệp sĩ hay linh mục nào ở gần Neia, mana của cô vẫn chưa hồi phục đủ để sử dụng lại vật phẩm ma thuật. Tốt nhất là bỏ luôn suy nghĩ sử dụng tay trái trong trận chiến này.

Neia nhìn vào những tên Demihuman, nhưng chỉ di chuyển tròng mắt cũng khiến vết thương trên mặt cô đau hơn.

Nỗi đau làm cho ánh mắt của cô càng bất thường hơn, khi những tên Demihuman cảm thấy nó, chúng lại nâng cao cảnh giác.

"Baraja-sama, cô tiếp tục bắn hạ chúng với cây cung của cô, bây giờ không còn kẻ nào như kẻ đã xông vào lúc nãy nữa. Như thế thì chúng ta có thể sống sót."

Nếu những tên Demihuman trước mắt Neia cùng xông vào một lượt, nhưng người quân nhân chắc chắn sẽ bị quét ngay lập tức. Tuy nhiên, vì tất cả bọn chúng đang cảnh giác với cung thủ Neia, vậy nên chúng không thể di chuyển cùng nhau. Thật sự, cô có thể hiểu được sự cảnh giác của chúng thông qua những gì cô nghe chúng trao đỗi lúc nãy.

"Cung Thủ Mắt Điên... cô ta không thể nào sử dụng cả kiếm!"

"Đừng bất cẩn, cô ta chỉ giả vờ không thể sử dụng kiếm để đánh lạc hướng đối thủ."

"Thật sao? Cậu đúng là một gã thông minh đấy."

"Chúng ta có nên để nhưng Người Rắn đến đây và giết cô ta từ xa với những thanh giáo không nhỉ?"

Neia mỉa mai chúng trong lòng. Có vẻ như cô đã nhận được sự nổi tiếng không đúng sự thật nhờ sức mạnh của cây cung ma thuật cô được cho mượn.

"... có hy vọng nào cho chúng ta không?"

Neia tự hỏi bản thân một trong yên lặng đủ để những tên Demihuman không thể nghe thấy, rồi cô ấy cười.

"... nếu là cây cung này... cây cung tôi được Bệ hạ cho mượn, Ultimate Shootingstar Super, bắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng..."

Người đang ông đang cố gắng nói tên của Ultimate Shootingstar Super, và rồi ông ta cười buồn.

"Thật sự... rất tệ, hừ. Nói này, Baraja-sama... nhảy xuống khỏi bức tường và bỏ chạy đi. Cô có thể sống sót."

"Aiiieeee! Tha-tha lỗi cho tôi. Đương nhiên là cô sẽ giận với những lời ngu ngốc như thế Nhưng, nhưng, tôi không biết được loại địa ngục nào cô đã trải qua, cô chắc khoảng ngang tuổi con gái tôi... tôi nghĩ, để một cô gái trẻ như thế chết thì thật là..."

Tôi không có giận, tôi chỉ nhìn ông một cách bình thường thôi. Những suy nghĩ băng qua tâm trí cô, nhưng bây giờ đó là một điều bình thường và Neia không cảm thấy bị xúc phạm.

Người đàn ông nói đúng. Sẽ thông minh hơn nếu như rút lui chờ thời cơ và hồi phục những vết thương đến khi cô có thể sử dụng lại cây cung của mình, hơn là vung cây kiếm mà cô không quen.

Điều gì sẽ xảy ra với họ nếu mình làm thế? Mình biết rõ. Mình không thể giúp được họ dù cho mình có ở lại và chiến đấu. mình chỉ chết mà không được điều gì. Nhưng mà...

Neia thả cây cung bên tay trái cô sang một bên.

Mình cần phải trả món vũ khí này. Có nhiều lý do tại sao mình nên chạy. Nhưng, nhưng, kẻ thù của Bệ Hạ sẽ nghĩ gì khi mình bỏ chạy trong khi đang giữ một vũ khí ông ấy cho mình mượn? Trong trường hợp đó

"Sao mà tôi có thể bỏ chạy được?" Cô hét lên. "Sao tôi, một người giữ vũ khí được mượn từ Bệ hạ, quay lưng và bỏ chạy!?"

Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay phải.

Có ơn phải trả là lẽ tự nhiên của con người.

Người dân của đất nước này, đặc biệt, thủ lĩnh của những thánh hiệp sĩ lại không làm được điều đó, nhưng cô muốn thể hiện cho Sorcerer King thấy rằng không phải tất cả mọi người trong đất nước này đều như thế.

"Yeeeeaaarrt!"

Neia xông tới với một tiếng hét, âm thanh như thể cô đang rên rỉ. Vì cô không thể sử dụng được cung tên, những người quân nhân sẽ chết vô ích để bảo vệ cô. Nếu như vậy, cô nên tận dụng lợi thế là sự hiểu nhầm của những tên Demihuman khiến chúng sợ hãi sức mạnh của cô và tấn công trong khi chúng đánh mất sức mạnh của mình.

Kẻ địch chắc chắn không ngờ rằng Neia xông tới nơi nhiều kẻ địch như thế, và chúng di chuyển chậm chạp đủ để thậm chí với chút ít kiếm thuật của cô cũng đủ để chém gục chúng.

Những quân còn lại đằng sau Neia cũng xông lên theo cô.

Neia vung thanh kiếm của mình.

Nó bật ra, và tên Demihuman chém vào phần thân đang sơ hở của cô, những đòn tấn công của chúng bị bật lại bởi bộ áo giáp của Buser.

Neia đâm thanh kiếm.

Cô đâm vào thân của một tên Demihuman, rồi kéo ra, kéo theo cả nội tạng của hắn. Trước khi tên Demihuman đó ngã xuống đất, móng của một tên Demihuman khác găm vào mặt Neia. Sau má trái tiếp theo là là một vết thương trên trán phải, máu chảy vào mắt của cô.

Một cơn đau dữ dội tràn ra khắp chân cô.

Một tên Demihuman găm sâu con dao găm của hắn vào thịt.

Vung kiếm.

Thêm hai quân nhân gục xuống.

Một tên Demihuman đổ sập.

Tất cả những quân nhân đã chết.

Không gì ngoài kẻ thù trước mắt và hai bên cô.

Hơi thở thì đứt quãng, còn tim cô thì đập dữ dội.

Nhiều bộ phận trên cơ thể cô đã bị đâm bởi những lưỡi dao nóng của kẻ thù, mỗi khi cô di chuyển, những đợt sóng của cơn đau tràn vào Neia sự đau đớn.

Neia đã sợ.

Cô sẽ chết, và những suy nghĩ đó làm cô sợ hãi.

Cô đã sẵn sàng cho cái chết ở đây.

Số lượng quân địch gấp nhiều lần, và chúng cũng giỏi chiến đấu hơn.

Hoàn toàn bất lợi trước kẻ thù, và lợi thế duy nhất phía cô chỉ là vị trí phòng thủ.

Với những điều đó, sẽ thật kỳ lạ nếu như cô không chết.

Thậm chí thế, tận mắt nhìn cái chết đến cũng thật kinh khủng.

Từ "cổng Đông" - được nói bởi người cô vô cùng tôn trọng, vang vọng trong tâm trí cô. Mặc dù cô đã sẵn sàng cho cái chết, cô vẫn muốn sống.

Neia đã một lần nghĩ về việc điều gì sẽ xảy ra khi con người ta chết.

Và khoảng khắc đó của cô sẽ như thế nào?

Linh hồn cô sẽ quay lại với đại nguồn, nơi mà những vị thần sẽ phán xét cô, những người đã làm việc tốt trong thánh kinh sẽ đến vùng đất vĩnh hằng, trong khi những kẻ xấu xa sẽ bị đưa đến vùng đất khổ ải.

Tuy nhiên, ngay cả khi cô đã tích lũy những việc làm tốt trong suốt cuộc đời của mình với mục đích đạt tới phần còn lại vĩnh cửu của mình, cô vẫn sợ phải đối mặt với sự kết thúc của cuộc đời mình.

Cô vung kiếm.

Cuộc tấn công bất lực đó không thể giết kẻ thù trong một đòn.

Bất cứ ai tấn công ngay cả khi bị bao vây, sẽ có những cuộc phản công dữ dội từ kẻ thù.

Những thanh kiếm xuyên thủng áo giáp của Neia, người cô bị bao phủ bởi vết thương.

Neia vẫn còn sống nhờ vào bộ giáp mà Sorcerer King đã cho cô mượn. Cô ấy đã chết từ lâu rồi mà không có nó. Thật vậy, cô sẽ trở thành một xác chết giống như vô số dân quân và dân thường đã rải rác khắp thành phố như bị vứt bỏ.

Tôi đang ở trong hình dạng rất xấu ...

Neia cười vào bản thân mình vì có thể nghĩ về những thứ không thích hợp như vậy ngay cả khi cô ấy ở gần thế giới bên kia ..

Chân cô trượt do lực đẩy của cô. Đùi trái của cô bị kẹt lại và đùi phải của cô bị thương và không thể giữ thẳng đứng cô.

Cô mất thăng bằng và ngã xuống. Cô dựa vào cuộc chiến, nhưng đó là tất cả những gì cô không thể sụp đổ.

Chân cô trượt khi cố vung thanh kiếm, và tất cả những gì cô có thể làm lúc này là đổ sập xuống.

Thế giới đang chuyển sang màu trắng và mây, và cô có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, thở khò khè.

Đó là một âm thanh khó chịu. Cô tự hỏi ai đang làm nó, và nhận ra rằng đó là chính mình.

Cô ấy đã ở giới hạn của mình

Neia sắp chết.

"Chỉ một chút nữa và Mad-Eyed Archer sẽ chết!"

"Ahhh! Tất cả cùng nhau bây giờ! "

Tiếng nói của các Demihumans đến từ rất xa.

Đây - một nỗi đau thật sự...

Neia không thể hiểu được những gì tên Demihuman đang nói. Tuy nhiên, chắn chắn là không phải lời khen ngợi cô. Quá trình suy nghĩ của cô biến mất dần từ từ, một phần trong tâm trí cô chỉ có thể cảm nhận được như thế.

Cô đơn giản vẫy thanh kiếm trong tay để đẩy chúng ra xa, những đòn tấn công của cô chỉ để cầm chân kẻ thù.

Tôi ... rất sợ ... nhưng mọi người ... đang đợi tôi ..

Trong thế giới màu trắng và mây, cô nhìn thấy những nụ cười của mẹ cô, cha cô, và bạn bè của cô từ ngôi làng quê hương của cô.

Họ... là ai... à... Bu-chan... Mo-chan... Dan-nee...? Thần... sợ... Bệ... Hạ..."

Phổi và tim, cánh tay và bộ não của cô muốn nghỉ ngơi.

Neia không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó, nhưng vẫn còn, cô vẫn chưa ngã gục. Tại sao vậy?

Cô sợ chết. Cô ta tràn ngập niềm tin của mình để chiến đấu đến cùng.

Bên cạnh đó, cô muốn đạt được kết quả xứng đáng với những vật phẩm mà cô đã mượn.

Một lần nữa Demihuman đâm vũ khí tới cùng mục lúc, xuyên qua cơ thể Neia.

Và sau đó, Neia Baraja đã tạch.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 1: Phần 4

Không khí của chiến trường có mùi vị của sự độc đáo. Tất cả mọi thứ đều lộn xộn và trộn lẫn với nhau, nói đơn giản là một mùi kinh tởm. Tuy nhiên, đó là một mùi hôi thối mà người ta có thể làm quen.

Người duy nhất đứng đằng sau cánh cổng đóng kín, Remedios hít một hơi thật sâu không khí bị ô nhiễm

Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt cô, hơn 10.000 lực lượng quân sự bắt đầu di chuyển.

Những tên tiên phong tấn công ở vị trí này là Ogres và những Demihuman giống như ngựa. Remedios nắm chặt thanh thánh kiếm.

Cô thích sử dụng thanh kiếm để giải quyết mọi vấn đề. Cô yêu nó. Nó xác định rõ ràng người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Sau khi giết chết phe bên kia sẽ không còn gặp rắc rối nữa. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mọi thứ đều đơn giản như vậy. Em gái của cô, Kelart và chủ nhân của cô Calca sẽ không nhăn lông mày nữa.

"Haaaah."

Cô thở dài.

Sau đó, Remedios nghĩ về những gì cô phải làm.

Gustav đã nói rất nhiều điều khó hiểu vào lúc này, nhưng ý chính của nó là họ không thể để bất kể tên Demihuman nào qua cánh cổng này.

Có hàng chục ngàn Demihuman, và khoảng 10.000 người trong số chúng đang tiếp cận cánh cổng này.

Trong trường hợp chiến đấu ở vùng đồng bằng rộng lớn,và không được để bất cứ ai vượt qua, nhưng nếu đang chiến đấu ở một nơi mà khả năng bị giới hạn bởi một cánh cửa, một số lượng lớn kẻ thù tấn công cùng một lúc sẽ bị giới hạn. Vì vậy, miễn là tôi có thể tiếp tục chiến đấu, sẽ dễ dàng để ngăn chặn chúng đi qua phía sau cánh cổng! Tôi chỉ cần tiếp tục uống recovery potions (bình phục hồi, giống mấy bình máu chơi Diablo) và tiếp tục chiến đấu với chúng thêm lần nữa!

Nếu Gustav ở đây và anh nghe thấy điều này, khuôn mặt anh có thể nói "Cô nghiêm túc chứ", khi cô bình tĩnh suy nghĩ về hình ảnh đó, Remedios cười lớn. Và có thể anh ta sẽ ôm đầu mình trong sự thất vọng.

Calca-sama nói rằng tôi có thể ủy quyền cho người khác, và Caspond-sama có vẻ như là một lựa chọn tuyệt vời.

Umu, Remedios gật đầu.

Sau đó, Remedios nghĩ về lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch của mình "chiến đấu một vs một, mười ngàn lần như vậy"

Đó là sự tồn tại của Jaldabaoth.

Kế hoạch của Remedios sẽ thất bại khi gặp ai đó mạnh hơn cô.

Mặc dù bình thường cô không giỏi khi phải hoạt động não, nhưng khi chiến đấu cô rất thông minh.

Đó là lý do tại sao cô hiểu rằng rất khó để có thể đánh bại Jaldabaoth. Tất nhiên, cô không thể thừa nhận chuyện đó trước mặt cấp dưới của mình. Cô là paladin mạnh nhất trong Thánh quốc, và nếu cô thừa nhận thất bại của cô với hắn, tinh thần mọi người có lẽ sẽ lao xuống vực.

Đó là lý do tại sao họ đã nhờ đến Vua Pháp Thuật.

Vua Pháp Thuật, huh ...

Thực tế họ phải giao phó số phận của đất nước cho Undead làm cô ấy buồn bã đến mức cô muốn hét to lên. Tuy nhiên, họ không còn lựa chọn nào khác.

Tch. Nếu chỉ có sinh vật Undead đó chiến đấu một cách lén lút, giống như sử dụng những con dê hoặc cừu mà giết chết tất cả những quân đội Vương quốc. Bằng cách đó, không có người vô tội nào phải hy sinh. Không phải undead hiểu rằng những người có sức mạnh phải bảo vệ kẻ yếu? Tuy nhiên ... liệu có hắn thực sự mạnh mẽ?

Chiếm lấy thành phố chỉ với sức của một mình là một kỳ công ấn tượng. Buser là một Demihuman có tiếng, theo Gustav đánh bại hắn thật sự là tuyệt vời. Tuy nhiên, Jaldabaoth là một vấn đề hoàn toàn khác. Cô đã nghi ngờ về việc liệu một Magic Caster có thể chinh phục thành phố nếu không có sự hỗ trợ, thực sự có thể đánh bại hắn hay không.

Nếu chiến đấu,có thể biết được điều đó không, nhưng Gustavo đã xin cô đừng làm vậy. Cuối cùng cô không biết chính xác Vua pháp thuật mạnh đến mức nào.

Remedios vẫn còn nghi ngờ về sức mạnh của Sorcerer King.

Cô đã đích thân cảm nhận được sức mạnh của Jaldabaoth khi hắn lộ bản chất thật sự của mình, nhưng cô không thể cảm nhận được bất cứ điều gì như thế từ Vua pháp thuật. Nếu ông ta thực sự có thể đè bẹp quân đội của Vương quốc, thì ông ta nên được bao quanh trong một hào quang quyền lực không thể giấu được.

Đó có phải vì ông ta là một magic caster? Tuy nhiên, nếu anh ta cùng cấp độ với Jaldabaoth, cô ấy phải cảm nhận được điều gì đó từ ông ta.

Sẽ tốt nếu ông ấy thực sự mạnh mẽ như ông đã tuyên bố. Vâng, chúng tôi sẽ không mất nhiều nếu ông ta chết. Sinh vật Undead đó sẽ là một cái gai của Thánh Quốc trong tương lai. Tốt nhất, hai người họ sẽ giết nhau.

Ý kiến của Remedios đã không thay đổi ngay cả sau khi cấp dưới của cô phản đối nó. Không, nó đã phát triển sâu hơn sau khi Sorcerer King giết chết cậu bé đã bị bắt làm con tin. Là một paladin, cô không thể chịu đựng được bất cứ ai có thể bình tĩnh thực hiện những hành động vô nhân đạo như vậy.

Người dân của đất nước đó thực sự bị cai trị bởi sợ hãi, đúng không?

Khi cô nghĩ về điều đó, cô tìm thấy rất nhiều điểm để đi đến kết luận đó. Có lẽ việc ông ta và Jaldabaoth giết lẫn nhau sẽ tốt cho họ.

Vấn đề là người dân của đất nước chúng ta. Gustav đã đúng khi anh ta nói rằng đây là cơ hội cho chúng tôi. Chúng ta có thể thể hiện sức mạnh của mình và từ bỏ những lời ngu ngốc của Vua pháp thuật... Tuy nhiên, nếu Jaldabaoth xuất hiện, chúng ta phải để ông ta xử lý hắn.

Remedios cởi mũ giáp của mình ra. Cô muốn gãi đầu.

Thật khó để tưởng tượng rằng các công dân của một quốc gia được điều hành bởi một người tuyệt vời như Calca sẽ chịu đựng được những tên undead như thế, chỉ cần suy nghĩ về vấn đề này đủ khiến họ nổi loạn.

Hộ vệ Baraja cũng, hm? Có thể nào cô ấy bị quyến rũ bởi phép thuật hay gì đó không? Có thể ông ta đang sử dụng phép thuật nào đó với một khu vực rộng lớn có thể khiến mọi người thích ông ta!

Chết tiệt! Remedios nghĩ. Cô đã không xem xét khả năng đó.

Mình nên nói với Gustav về việc này. Điều đó nói rằng nó sẽ phải đợi cho đến khi chúng ta thắng trận chiến này!

Remedios quay lại nhìn đằng sau cô.

Các hàng ngũ thường dân gọn gàng cầm giáo và khiên.

"Các quý ông dũng cảm! Thật đáng buồn, Thánh Quốc hiện đang bị chà đạp bởi Demihumans, nhưng chúng ta phải chấp nhận nó! Đánh bại demihumans và cứu những thường dân vô tội, bạn bè và gia đình của các anh, từ nỗi khổ của họ! Đây là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của chúng ta, đó là tiêu diệt những tên khốn này ở đây và đưa Thánh Quốc trở lại bằng chính bàn tay của chúng ta! "

Khi Remedios hét lên một cách hùng hồn, vẻ lo âu tràn đầy khuôn mặt của các dân quân.

"Demihumans bẩn thỉu đang tấn công nơi này. Các quý ông, hãy nâng khiên của các anh và đẩy giáo! Trở thành một bức tường mà sẽ không để cho kẻ thù qua! Không cần phải sợ. Khác với đợt tấn công đầu tiên của chúng, những Demihumans mà các anh sẽ phải đối mặt là những kẻ chạy trốn khỏi tôi! Tất cả những gì ta cần làm là giữ chúng trong một thời gian để các paladin và tôi có thể hạ gục chúng! "

Điều đó làm giảm căng thẳng của họ một chút. Trong khi quá thoải mái không phải là một điều tốt, quá căng thẳng thậm chí còn tồi tệ hơn. Remedios trầm ngâm rằng tất cả các lực lượng dân quân mà cô có thể nhìn thấy đều ở trong trạng thái tốt nhất.

"Các anh đã được huấn luyện cả ngày hôm qua! Tất cả những gì các anh cần làm bây giờ là cho thấy những thành quả của khóa đào tạo đó. Không cần phải quá căng thẳng! "Remedios dừng lại một lúc, rồi hét to hơn trước.

"Hàng thứ nhất! Hãy cầm Khiên lên! "

Hàng đầu tiên của dân quân, trông giống như họ đang vây quanh cánh cổng, nâng cao tấm khiên của họ.

Đây là những chiếc khiêng tuyệt vời có thể che giấu hoàn toàn cơ thể con người, và đáy của chúng được lót bằng những cái gai dài bằng một ngón tay.

"Khiên! Đào xuống! "

Những người dân cầm tấm khiên ép cái khiên xuống đất. Họ tạo ra một bức tường thép trong khoảnh khắc.

Hôm qua, những người cầm khiên này đã tập luyện dữ dội cho ba cuộc tập trận. Đầu tiên là để nâng khiêng lớn của họ vào không khí và đập chúng xuống, để đưa những cây gai sâu vào mặt đất. Mục thứ hai là bất kể áp lực là gì họ sẽ không chùn bước.

"Hàng thứ hai! Đứng tư thế khiên!"

Những chiếc khiên có kích thước bằng với kích thước của hàng đầu tiên, chúng không có gai. Những tấm khiên đó sẽ được bố trí qua đầu của hàng đầu tiên và thứ hai, giống như cái nắp ở trên đầu. Bằng cách này, họ có thể bảo vệ chống lại các cuộc tấn công đã vượt qua được hàng thứ nhất.

Và sẽ có những paladins sử dụng「Under Divine Flag」cách nhau một cách đều đặn thông qua hàng thứ hai, để bảo vệ họ khỏi nỗi sợ bị kẻ thù đẩy.

"Thương sĩ hàng ba, tiến lên! Thương sĩ hàng bốn, tiến lên! "

Hàng ba và hàng bốn gồm những binh sĩ dùng Longspears (thương dài).

Longspears của họ sẽ nhô ra từ giữa các đội lá chắn, họ cố định thương của mình trong lòng đất để ngăn kẻ thù lao về phía trước. Ngọn giáo hàng thứ ba và thứ tư hơi khác nhau ở chỗ thứ hàng thứ tư dài hơn một chút. Thông thường họ phải có nhiều cấp bậc hơn để tạo thành một ngọn giáo, nhưng vì không đủ số lượng quân, mục tiêu của họ là chồng chéo các khu giết chóc để ngăn chặn kẻ thù đột nhập.

Đây là một đội hình hoàn hảo.

Tuy nhiên, nó có một lỗ hổng.

Mặc dù đội hình này đã chiến đấu rất tốt so với các chiến binh, nhưng nó rất yếu so với các Demihumans với khả năng đặc biệt hoặc các loại ma thuật.

Đúng là bức tường chắn có thể chặn các phép thuật như「Fireball」(cầu lửa) và giảm thiểu tối đa sát thương. Tuy nhiên, các phép thuật như「Lightning」(sét) sẽ xuyên qua chúng, và không ai dám nói rằng các Demihumans không có khả năng đặc biệt đó.

Lý do tại sao họ biết điều đó nhưng vẫn dạy họ là vì không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

"Rất tốt! hãy bắt đầu! Mở cổng! "

Hàng rào sắt bắt đầu được kéo lên khi Remedios hét lên. Sự di chuyển của các Demihumans chậm lại vì lo sợ. Các hậu vệ đã mở cánh cổng theo cách riêng của họ, những kẻ suy nghĩ đơn giản có thể coi đó là sự đầu hàng, nhưng những người theo chủ nghĩa hiện thực sẽ nghĩ đây là một cái bẫy.

Remedios cười lớn.

"Bạn bẩn thỉu Demihumans! Ta sẽ xé lông của các ngươi ra và sử dụng nó như một giấy vệ sinh để lau mông"

Sau khi bị chế nhạo bởi một con người yếu ớt, Demihuman ngay lập tức phát động một cuộc tấn công.

Remedios quay lại và chạy. Cô ta chống cả hai tay trên lá chắn của dân quân và nhảy qua chúng.

Demihumans tiếp tục duy trì tấn công, và vài người trong số chúng ngã xuống khi chúng băng qua cổng.

Có rất nhiều dầu ở vị trí đó Nếu ai đó rơi vào cuộc tấn công, chỉ có hai kết quả. Hoặc là làm chậm những người đứng sau , hoặc họ sẽ bị giẫm đạp.

Thật không may, những tên demihumans lớn như Ogres không rơi và bắt đầu xâm chiếm thành phố, những con quỷ giống như con ngựa trượt và ngã xuống, một cách chậm chạp.

Tuy nhiên, nếu họ không thể duy trì nó, thì tất cả mọi phiên cược đều thất bại.

Ngay cả khi tốc độ bị gián đoạn, ogre vẫn tiếp tục. Chúng vung những cây gậy lớn trong tay qua lại. Nhưng các ngọn thương dài hơn so với chúng, có rất nhiều trong số chúng không thể tính được khoảng cách và bị đâm. Thật không may, Ogre không dễ dàng chết đến như vậy.

"Ngay lúc này! Ném chúng đi! "

Theo hướng dẫn của Remedios, những bình lửa(firebom) bay qua đầu các dân quân, và âm thanh của đồ gốm đập vỡ có thể được nghe thấy gần cổng như một địa ngục lửa hiện lên. Các Demihumans quanh cổng bị bao quanh bởi một ngọn lửa lớn.

Các Demihumans đã dự đoán một cái gì đó như thế này, nhưng Remedios chắc chắn rằng đám cháy vượt xa những gì chúng nghĩ đến. Đó là bởi vì cả dầu trên mặt đất và dầu trên cơ thể của chúng đã bốc cháy cùng một lúc.

Các Ogres phải đối mặt với những chiếc khiên bắt đầu chùn bước.

Đúng như mong đợi ,một đám cháy lỡn đang diễn ra đằng sau chúng.

Ngay cả khi chúng có da dày hơn con người, điều đó không có nghĩa là chúng không thể bị đốt cháy.

Tiếng khóc và tiếng kêu vang lên từ các vùng lân cận của cánh cổng. Tuy nhiên, không nhiều người trong số họ đã mất khả năng chiến đấu mặc dù bị bao bọc bởi một ngọn lửa của cường độ đó. Có lẽ những Demihuman này có một sức sống thực sự mạnh mẽ.

Lúc này những demihumans chỉ có hai lựa chọn. chúng có thể tiến lên hoặc rút lui.

Khói đen chặn đường tầm nhìn của chúng. Vì vậy, chúng đã không còn lựa chọn nào khác. Trong khi nhiều Demihumans có thể nhìn thấy trong bóng tối, khả năng đó không có nghĩa cho phép chungs nhìn xuyên qua khói.

Không ai có thể hành động một cách bình tĩnh trong khi không thể nhìn thấy, khói và khi bị đốt cháy bởi ngọn lửa.

Thật khó rút lui trong hoàn cảnh này. Bởi vì những kẻ khác đang theo sau chúng để xông vào thành phố. Trên thực tế, những Demihuman bên ngoài cửa cũng bị choáng váng bởi ngọn lửa, và bây giờ họ bị bao quanh bởi khói, họ không thể biết chuyện gì vì khói bao trùm mọi thứ.

Vì vậy, các Demihumans đã chọn tiếp tục tấn công.

Chính xác như Remedios đã dự đoán.

Các Demihumans đã cố gắng tấn công, với cơ thể rắn chắc của mình. Tuy nhiên

Ngay cả khi bị bao quanh bởi khói đen, sự hình thành của một bức tường chắn vẫn được duy trì.

"Thương sĩ! Kéo"

Tất cả các ngọn thương đồng loạt rút về

"Thương sĩ! Đẩy"

Và các ngọn thương lại được đẩy ra đồng loạt

Kèm theo tiếng kêu ầm ĩ, chỉ có những Demihuman chạy ra khỏi khói, phòng thủ và tránh né đã trở thành trạng thái rất khó khăn khi tấn công vào các thương thủ. Chỉ với sức mạnh của thường dân, rất khó để tấn công cơ thể của Demihuman. Điều này đặc biệt đúng với những Demihuman đã được chọn từ phía trước cổng.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.

Remedios không nghĩ rằng đợt tấn công đầu tiên sẽ đánh bại được kẻ thù.

Miễn là đội khiên vẫn còn sống, chúng ta còn có thể tấn công nhiều lần.

"Kéo - đẩy!"

Trong khi lặp lại mệnh lệnh này, chính Remedios cũng đã đảo ngược tình hình trước đó của mình, vượt qua tấm khiên, tiêu diệt các Demihumans ở những nơi mà ngọn giáo không thể chạm tới.

Khói đen lấp đầy mắt và cổ họng của cô, nhưng cô không có thời gian để lo lắng về điều đó. Có rất ít Demihumans đã ngã xuống gần cổng sắt, nhiều nhất chỉ khoảng 50 tên.

Đầu tiên, cô sẽ giết tất cả và làm suy yếu tinh thần chiến đấu của kẻ thù. Vì chúng là một phần của đội tiên phong, chúng chắc chắn phải là những kẻ tinh nhuệ. Xóa sạch chúng sẽ hiệu quả hơn giết chúng như rác.

Hơi thở của Remedios thật bình tĩnh và không được che giấu được khi cô giết một kẻ thù từng người từng người một.

Demihumans lớn như Ogres không thể phát huy khả năng của họ trong trận cận chiến này.

Ngược lại thanh thánh kiếm có thể tự do di chuyển mọi hướng mà không kiềm chế.

Ngay sau đó, những cái bóng của Demihuman biến mất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh một lượng lớn các Demihumans ở phía bên kia của làn khói. Chúng có lẽ tổ chức lại đội hình.

Khi Remedios từ từ lùi lại, bóng của một số demihumans xuất hiện.

"Đội trưởng! Quay lại đây!"

Paladin cấp dưới của cô hét lên với cô khi cô dùng 「Under Divine Flag」.

Tuy nhiên, Remedios đã không rút lui. Bản năng của cô ấy đang nói cho cô ấy điều gì đó.

Khi làn khói mỏng đi, cô có thể cảm thấy ba Demihumans từ từ tiến lại gần cô, và ngay sau đó, linh cảm của cô đã được chứng minh là đúng.

Một trong số chúng là một chiến binh với phần thân trên của một con thú và phần thân dưới của động vật ăn thịt.

Một trong số chúng là một người phụ nữ bốn tay cầm vũ khí.

Và cuối cùng là một người khổng lồ được trang bị những phụ kiện bằng vàng.

Remedios ban đầu đã lên kế hoạch giết hàng chục ngàn Demihumans ở đây, và cô rất tự tin khi làm như vậy. Tuy nhiên, bây giờ cô cảm thấy rằng chiến đấu với ba Demihumans này cùng một lúc là cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ có ba người bọn chúng. Cô không thể làm cho họ xuất hiện do khói, cô có thể nói rằng họ đã tràn đầy sự tự tin, với thái độ không mấy vui vẻ của họ. Ngay cả những đồng đội của họ dường như đã giao nhiệm vụ cho ba người đó,họ không muốn đến gần hơn nữa.

... Chúng mạnh mẽ. Tôi không biết liệu tôi có thể đánh bại chúng không ngay cả khi đó là cuộc chiến một chọi một ... hay tôi có thể? Nếu là ba chọi một có thể nói chắc chắn rằng không có cơ hội chiến thắng.

Bản năng của Remedios hét lên với cô chạy trốn thay vì chống lại ba kẻ này cùng một lúc. Nhưng cô ấy nên trốn thoát như thế nào? Cô không biết. Ngược lại, nếu cô đánh bại những Demihumans đó, nó sẽ là một chiến thắng hoàn hảo cho trận chiến đấu này.

Remedios nắm chặt thanh thánh kiếm của cô, và nói mà không nhìn lại.

"... Paladin Sabicus, Paladin Esteban."

Cả hai người họ trả lời với một chữ "vâng!" Và từ những âm thanh họ tạo ra, cô đoán rằng họ đã đến bên cạnh cô.

"Cho đến khi tôi giết một trong số chúng, hai người có thể giữ chân hai kẻ kia lại không?"

Hai người họ trả lời đồng loạt: "Hãy Để cho chúng tôi!"

Bản năng của Remedios nói với cô rằng cô không đúng. Tóm lại, trước tiên hãy thử một vài phút. Nhưng có khi nào việc đưa ra nhiều người chiến đấu sẽ làm cho các Demihumans vào thêm?

Không. Remedios lắc đầu,

Đối thủ của cô chỉ là ba người, những kẻ đã tự mình bước vào cuộc chiến. Rõ ràng họ tự tin vào khả năng của mình và muốn thể hiện sức mạnh của mình. Kẻ thù như thế chắc chắn sẽ chấp nhận thử thách một đối một. Đó là sự kiêu ngạo của chúng.

Ngoài ra, những sinh vật kiêu ngạo này thường lấy niềm vui trong việc hành hạ những người yếu đuối. Chúng sẽ dành thêm thời gian để hành hạ nạn nhân của chúng ngay cả khi chúng có thể kết liễu trong vài giây. Với hy vọng mờ nhạt đó trong tâm trí, cô quyết định ba chọi ba.

"Các Paladin, nếu hai người bước lên trước bị đánh bại, tiếp tục lần lượt lên đánh tiếp. Thứ tự đi: Sabicus, Esteban, Franco, Galban và vân vân. "

Họ đã từ bỏ lợi thế của họ về số lượng để có thêm thời gian. Nói một cách đơn giản, cô ấy đã ra lệnh cho mọi người tự sát. Tuy nhiên, các paladin không ngần ngại khi họ nhận được những mệnh lệnh đó.

Đây là ý nghĩa của một paladin.

Đây là ý nghĩa của việc thể hiện sự công bằng.

Đây là ý nghĩa của việc hy sinh bản thân cho người khác.

Đây có lẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy còn sống và không bị tổn thương. Mặc dù vậy, Remedios đã không rời mắt khỏi ba Demihumans trong một khoảnh khắc. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thu thập thông tin từ họ.

Mặc dù không biết chi tiết rõ ràng về những gì đang diễn ra, nhưng hai Demihumans đầu tiên trông giống như những chiến binh lành nghề. Có lẽ con quỷ giống như một con khỉ đó là một nhà sư. Bốn cánh tay đó trông giống như một magic caster. Hay nó là cái gì khác?

Không có gì phải lo sợ khi Demihumans chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, nhưng những người đã được đào tạo thực sự đáng sợ. Nếu họ đã nhận được sự đào tạo để thành chiến binh, họ có thể tận dụng khả năng thể chất tự nhiên của họ để trở thành cá nhân đặc biệt có thể vượt qua hơn các chiến binh kỳ cựu của Thánh Quốc. Thật sự, ba đối thủ đã làm cho Remedios cảm thấy đây là trận đấu khó khăn nhất của cô - ngoại trừ Jaldabaoth

Cô nhớ lại đòn đánh vào bụng. Đó là lý do tại sao cô chú ý khi chiến đấu với Demihumans và chú ý đến những cảnh báo về trực giác của cô.

... Những Demihuman có thể sử dụng phép thuật luôn là thứ phiền phức nhất. Sẽ rất tệ nếu chúng bay qua không trung.

Trong khi Remedios có thể sử dụng khả năng của bộ giáp để bay trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy sẽ không có đủ khả năng di chuyển trong khi đang bay. Tăng dần, giảm dần và quay đều rất mệt mỏi, và cô sẽ không thể sử dụng phong cách chiến đấu bình thường của mình. Nếu đối thủ của cô ấy có thể niệm phép「Fly」(bay), cô không bao giờ có thể tiếp cận họ bằng các đòn tấn công của mình. Trong khi cô sở hữu võ kỹ cho phép cô thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, nó sẽ rất khó để giành chiến thắng một cách nhanh chóng khi người ta đã tính đến thực tế rằng hiệu quả của những đòn đó rất thấp.

Cả ba tên Demihuman đi qua cổng, và chúng dừng lại.

"-tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải tham gia trận chiến với những con người yếu đuối"

Cô không thể nhìn rõ ràng ba tên Demihuman qua làn khói, nhưng giọng điệu thoải mái của chúng thì có thể nghe được.

Tay nắm chặt Thánh Kiếm ướt đẫm mồ hôi, và một vị đắng lan ra trên lưỡi cô, thứ mà chỉ xảy ra khi hiểm nguy đang đến gần.

Cô cô thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp cận của đối thủ.

Quái thú và Tinh Tinh rõ ràng là rất mạnh mẽ. Trong khi cô không chắc về tên bốn tay, thật sự bà ta có thể đi bên cạnh hai tên kia thì chắc hẳn phải có sức mạnh tương tự. Nói cách khác, cả ba tên Demihuman đó đều ở cùng đẳng cấp với Remedios.

"Đám khói này vướng quá, thật là khó chịu!"

Một là gió mạnh thổi qua làm cho đám khói còn lại bay vèo.

Hình dạng của những tên Demihuman lộ rõ. Đứng đầu bọn chúng là một tên khổng lồ, Demihuman dùng rìu.

"Zoastia!" Thánh hiệp sĩ Esteban kêu lên.

Remedios có phần hơi bối rối. Zoostia? Cô nghỉ, đó có phải là tên của Demihuman đó không?

"Hừm... Tốt, ngươi biết tên ta cũng đúng thôi." Tên người thú nói với một nụ cười xấu xa trên gương mặt. "Trong trường hợp đó, ta sẽ tha cho người vì những gì ngươi biết, để cho nhiều người hơn có thể nghe về sức mạnh của ta."

"Hehehehehe, Vijar-dono. Jaldabaoth-sama sẽ nổi giận nếu như ngươi tự mình quyết định một việc như thế đấy. Ít nhất cũng phải tước đi vũ khí của hắn và tống hắn vào ngục đã."

Kẻ vừa nói với tên Zoastia đó một Demihuman trông như Tinh Tinh.

Mặc dù bối rối, Remedios quay qua những người xung quanh cô, một dấu hỏi hiện lên trên đầu.

"Zoastia? Vijar? Vijar Zoostia? Zoostia Vijar?"

Trong khi cô chỉ đơn giản là đang hỏi về tên của đối thú, Vijar không nhận ra điều đó và cười thích thú.

"Kuhahahaha! Ngươi gọi ta như thế vì ngươi xem ta như là người đứng đầu của chủng loài ta sao? Ngươi là con người biết thưởng thức đáy!"

"Cô ta chỉ lịch sự thôi, Vijar-dono," Demihuman bốn tay đằng sau Vijar nói với giọng điệu mỉa mai.

"Đúng, đúng thế đấy, chỉ là lịch sự thôi, Vijar!"

Chỉ đến lúc này Remedios mới nhận ra rằng cô đã nhầm lẫn về tên của chủng tộc hắn ta.

Ngay sau đó, tên Demihuman tên là Vijar nhăn mặt thất vọng.

"Hừm, và ta thậm chí đã xin Jaldabaoth-sama cho phép tha cho bất kỳ ai làm ta hài lòng. Đừng có hối tiếc."

"Ai thèm hối tiếc? Ngươi có thể hối tiếc vì đã đánh với ta ở thế giới bên kia!"

"Heeheehee, thật là một cô gái can đảm... ngươi là con gái, đúng chứ? Ta không thể xác định được tuổi của những chủng tộc khác..."

"Không sao, có lẽ đúng rồi."

Những tên Demihuman đó chắc chắn đang rất nghiêm túc. Đây chỉ đơn giản là vì sự khác nhau giữa những chủng tộc.

"Bây giờ, cô gái loài người, ta sẽ giới thiệu về bản thân. Ta là Halisa Ankara. Đây là Vijar Lajandara, không cần phải giới thiệu nữa, và người cuối cùng là Nasrene Bert Kyuru-dono."

"Những cái tên đó! Không phải chúng là White Elder (Bạch Lão) và Iceflame Thunder (Lôi Diệm Băng) sao!?" Thánh hiệp sĩ Sabicus kêu lên.

"Kukukuku. Thậm chí những con người cũng biết đến bọn ta. Oắt con, còn ngươi -"

"-Con người. Không phải ta cũng một danh hiệu như thế sao?"

"Tôi chưa từng nghe đến tên Vijar Lajandala. Tuy nhiên, một Zoastia xử dụng rìu như ngươi khá nổi tiếng. Đó là Demon Claw (Móng Quỷ), Demon Claw, Vaju Sandiknara."

"Đó là tên ông già ta." Vijar khịt mũi. "Ta là kẻ kế thừa danh hiệu Demon Claw, Vijar Lajandara. Ta sẽ khiến ngươi nghĩ đến tên ta mỗi khi nhắc đến từ Demon Claw."

"Heeheehee. Chúng ta sẽ để tướng quân của con người cho ngươi Vijar-dono."

"Thế đi. Thật vất vả cho ngươi khi phải đối mặt trực diện với đối thủ thay vì sử dụng phép từ xa. Nói thẳng, ta có ý định sẽ tự mình xử lý tất cả bọn chúng."

"Heeheehee. Chúng ta được lệnh là phải là việc cùng nhau, nhớ chứ?"

"Vậy ra bà có rắc rối bởi vì có tuổi rồi sao?"

"Tch!"

Demihuman bốn tay (Nasrene) chậc lưỡi và quay sang nhìn Vijar với ánh mắt đáng sợ. Thật sự, nó cảm giác như là họ có thể giết nhau bất kỳ lúc nào nếu không để ý.

"Tuy nhiên, ta thật sự ổn khi tự mình làm những thứ này..." Vijar nhìn vào Remedios. "Nhưng hay để bọn ta nghe tên người trước đã. Tuy khá là khó chịu khi nghe những tên tép riu xưng tên, thanh kiếm đó trông khá tốt đấy."

"Remedios Custodio."

Biểu hiện của Vijar và Halisha thay đổi, nhưng theo những cách khác nhau.

Vijar thì mỉm cười khi nghĩ đến việc lấy máu của một đối thủ manh, trong khi Halisha thì khá ngạc nhiên.

Nasrene, lại khác, vẫn không thay đổi gì.

"Vậy ra ngươi là kẻ đó, hử? Ngươi là Remedios Custodio? Họ nói rằng ngươi là thánh hiệp sĩ mạnh nhất của đất nước này. Tuyệt vời. Nếu ta giết ngươi, ta sẽ trở nên nổi tiếng. Ta sẽ trở thành Zoastia, kẻ đánh bại thánh hiệp sĩ mạnh nhất Thánh Quốc. Người thừa kế mới của danh hiệu Demon Claw!"

"Hmph. Nếu như vậy, đó hẳn là Thánh Kiếm, đúng không? Nói này, Vijar-dono, như thế nào nếu như để tôi đối mặt với cô ta? Tôi sẽ để người dân của tôi ca ngợi tên anh nếu như anh để tôi thế chỗ."

Cả hai Demihuman phản ứng ngay lập tức với những lời của Nasrene.

"Heeheehee. Vậy ra bà có ý định trao nó để xin Jaldabaoth một đứa con?"

"Hừm. chúng ta đã quyết định từ đầu là tôi sẽ xử lý cô ta. Không cần bà phải làm gì cả."

"-Cầu xin để có con với một con quỷ? Ngươi khiến ta ghê tởm."

Remedios không thể không thốt ra những từ đó sau khi nghe những gì bọn chúng trao đổi, và Nasrene quay qua nhìn Remedios một cách khó chịu.

"Vậy là ngươi thậm chí không thể hiểu được ý nghĩa của việc được mang thai đứa con của một vì vua tối cao... những con người thật sự là lũ đạo đức giả."

"Thậm chí Jaldabaoth-sama thì cũng sẽ quan tâm chăm sóc đến chủng tộc của hậu duệ ngài ấy, đúng không? Khi ngươi nghĩ đến nó, có rất nhiều lợi thế khi là một phụ nữ."

"Ồ, đúng rồi. Và nếu như được kế thừa dòng máu xuất chúng của người cha, đứa trẻ sinh ra có thể trở thành gần với - không." Vijar ưỡn ngực. "Thậm chí có thể đứa trẻ được sinh ra có thể vượt qua cả cha chúng - hừm? Mặc dù bà cũng nghĩ rằng tôi là ngoại lệ."

Cả ba tên Demihuman đó không có động thái gì như thể chúng bị cảm giác bị đe dọa trên chiến trường.

Remedios bắt đầu sôi sục sự tức giận khi chứng kiến chúng thoải mái trò chuyện.

"Sao những tên Demihuman các ngươi dám đến đây và thốt ra những thứ vô lý như thế? Không cần nghĩ đến một cái tương lai mà các ngươi không có đâu. Ta sẽ nghiền nát giấc mơ ngu ngốc của ngươi tại đây. Không, không chỉ ngươi, mà là tất cả các ngươi."

"Heeheehee. Oh, Ta sợ quáaaaaaaaa."

Trong khi Halisha trông như đang vung vẫy tay chân như thể đang hoảng loạn, hắn ta không thật sự sợ hãi. Bởi vì hắn tự tin rằng sẽ chiến thắng thậm chí đối thủ có là Remedios chăng nữa. Nó chỉ khiến Remedios thêm bất mãn.

Remedios hét lên ra lệnh cho những thánh hiệp sĩ, đủ to cho những tên Demihuman nghe thấy.

"Nghe đây, đây là trận thách đấu. Tôi sẽ đấu với Vijar. Trong các đó các anh -"

"Tôi sẽ đấu với hắn." Subicus nói khi chỉ vào Halisha. "Như vậy, tôi sẽ chọn tên đó." Esteban nói khi anh ta bước tới trước Nasrene.

"...Oya? ... Ta không phải là chiến binh nên không chắc lắm, nhưng bọn chúng khá yếu, đúng không?"

"Heeheehee... ai biết? Tốt nhất là không nên bất cẩn. Nasrene-dono."

Remedios hướng đến Vijar khịt mũi phía cô, và cô gầm lên, "Ta tới đây!" Hắn ta hẳn đã cảm nhận được những thánh hiệp sĩ đó rất yếu. Không tốt nếu như để cho hắn ta để ý đến điều đó.

Đòn đầu tiên chính là mấu chốt. Những quân nhân đang nín thở quan sát cô từ phía sau, nó không chỉ quét đi những bất an trong họ, mà còn để đối thủ của cô biết rằng hắn ta đang đối mặt với một đối thủ xứng đáng. Từ những lý do đó, cô phải tung ra một đòn bằng tất cả sức mạnh của mình.

Remedios chém xuống Vijar, giữ thanh Thánh Kiếm bằng một tay.

Đáp trả, Vijar nâng cây rìu chiến khổng lồ lên tiếp chiêu.

Cả hai chạm nhau, không khí rung động dữ dội.

Cô có thể nghe những tiếng hét từ những quân nhân phía sau cô. Không có thời gian để từ từ xác định đó là reo hò hay tiếng kêu hoảng loạn. Đòn đánh hết sức của cô đã được đáp trả bằng một cú phản công tương xứng.

Vũ khĩ của cả hai bên đều không bị hư hại gì.

Nếu ai đó mang một món vũ khí tầm thường chặn đòn đánh dữ dội lúc nãy, nó chắc hẳn sẽ bị mẻ hoặc cong rồi. Nói cách khác, Vijar cũng sở hữu một vũ khí yểm phép.

"Kuh!"

"Nuuu!"

Cú vung tiếp theo của Remedios nhắm phần thân trên của Vijar, làm nó tóe máu. Tuy nhiên, cây rìu chiến dộng vào ngực Remedios cùng lúc đó.

Trong khi bộ giáp yểm phép của Remedios chặn được lưỡi rìu sắc bén, tác động gõ mạnh vào cô, khiến cô khó thở.

Ngược với Remedios - người vừa bị đánh bật ra sau - Vijar gầm lên và bước tới trước, chém cây rìu chiến xuống người cô.

Cô không lấy đủ oxi kịp cho một đòn phản kích. Remedios nâng Thánh Kiếm lên và khéo léo đánh bật lực của cây rìu vung xuống. Đòn đánh dựng tóc trượt qua cô vài milimet và dộng xuống đất. Sức mạnh của cú đánh như hất cô nổi lên trong khoảng khắc.

Remedios quay qua đối diện Vijar - hiện giờ hoàn toàn không phòng thủ bởi vì chiến rìu của hắn đang ghim xuống đất - và vung thánh kiếm.

"[Strong Strike]"

"[Fortress]"

Nhận thấy hắn ta không có thời gian để rút món vũ khí nặng nề đó lên kịp, Vijar đưa một tay xoay người và dùng cán rìu đỡ đòn như một lá chắn.

Cánh tay phải của Vijar tóe máu.

Tuy nhiên, Thánh Kiếm không trúng được mặt Vijar. Bởi vì hai lý do.

Đầu tiên là bởi vì hắn đã sử dụng vũ kỹ phòng thủ. Lý do còn lại là vì tay của Remedios đang bị tê cứng và không thể sử dụng được toàn lực.

Như vậy, đơn giản lúc này là cô chỉ việc ấn thanh kiếm găm vào sâu hơn - và một cơn đau dữ dội chạy lên từ dưới chân của Remedios bị cứng đờ trong giây lát.

Cơn đau này do phần thân dưới của Vijar, chi trước của cơ thể quái thú của hắn quét qua chân của Remedios. Giáp bọc chân đã bảo vệ cô khỏi phần lớn những cái móng sắc như dao cạo đó, nhưng một trong số chúng vẫn thành công cắt vào chân cô.

Ngay lúc đó, thanh chiến rìu được kéo ra và nâng lên.

Remedios tiến tới một bước để hạn chế chuyển động của thanh rìu. Chỉ di chuyển chân thôi cũng khiến cô vô cùng đau đớn.

"[Strong Strike]"

"[Power Claw]"

Khi thánh Thánh Kiếm đâm tới, Vijar khéo léo đánh bật nó với thanh rìu chiến.

Đáp trả, Remedios điều khiển Thánh Kiếm khi nó đang nảy ra và hướng nó thành một nhát chém vào một chi trước rắn chắc của hắn.

Nếu Vijar lùi lại, Remedios sẽ tiến tới để rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Họ lùi và tiến nhiều lần, cả hai bên liên tục sử dụng võ kỹ.

Trong khi cả hai bên đều khi chịu vết thương chí mạng nào, mỗi hiệp họ đấu đều tóe máu ra xung quanh.

Đầy tự tin, Remedios xông vào đối thủ.

Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chiến thắng!

Vui mừng sôi lên trong tim cô.

Nếu cô có thể đánh bại ba tên Demihuman mạnh mẽ này, cô có thể bảo vệ mọi người ở đây. Như thế, họ sẽ có lại niềm tin vào Thánh Quốc.

Không cần sinh vật undead đó phải ra mặt!

Để dễ hiểu, sự khác nhau giữa chiến binh và thánh hiệp sĩ là những chiến binh thì sẽ tấn công ở tiền tuyến trong khi những thánh hiệp sĩ sẽ phòng thủ ở phía sau.

Rất khó để có một hình dung chính xác, người ta có thể nói rằng khả năng tấn công của chiến binh là 11 và phòng thủ là 9, thì khả năng tấn công của thánh hiệp sĩ là 8 và khả năng phòng thủ là 11. Không cần phải nói, những thánh hiệp sĩ có thể thi triển được phép, nhưng những chiến binh có thể học được tất cả các loại vũ kỹ, vậy nên không thể nào làm một so sánh đơn giản được. Tuy nhiên, đây là cách đơn giản nhất để giải thích tình huống cho một người thiểu năng như Remedios.

Nếu hỏi về việc ai thì tốt hơn trong việc chống lại những magic caster, câu trả lời là thánh hiệp sĩ. Nhờ sự bảo vệ của các vị thần, họ tự hào vì có khả năng đề kháng ma thuật cao hơn các chiến binh. Vì vậy, nếu Nasrene là một magic caster có cùng cấp độ như Remedios, bà ta sẽ không phải là một mối đe dọa quá lớn.

Tiếp theo là Halisha, tên này rất có khả năng là một monk từ vũ khí của hắn cho đến cách di chuyển. Những monk thì có lợi thế chống lại magic caster hay thieve (cướp, nhưng đây được tính như là một class giỏi về lén lút chứ không phải là đi ăn cướp nên giữ nguyên không dịch), nhưng ngược lại khi đối đầu với thánh hiệp sĩ. Vì vậy, con khỉ đó không phải là một đối thủ đáng sợ.

Vì vậy -

Nếu như mình có thể đánh bại Vijar, khả năng cao là mình có thể giết được cả ba bọn chúng.

Giữ việc "chiến đấu với Vijar khi mang đầy thương tích từ trận đấu trước đó" và "Chiến đấu với Vijar khi đang lành lặn", vế sau là lựa chọn khả thi hơn với cô. Remedios đã thách thức Vijar dựa trên quyết định đó. Không có bất kỳ điều gì không đúng với quyết định này. Tuy nhiên, cô đã tính toán nhầm -

"Ôi trời, trời. Đã chết rồi cơ à?"

"Heeheehee. Bên này cũng vậy."

- Bởi vì những thánh hiệp sĩ chiến đấu với hai tên kia thì quá yếu.

"Cái gì!?"

Có phải cô đã đánh giá quá cao hai thánh hiệp sĩ đó, hay là đã xem thường sức mạnh của hai tên Demihuman đó? Hay là cả hai?

"Ngươi đang xúc phạm ta khi rời mắt khỏi trận chiến đấy!"

Vijar giận dữ vung vào Remedios.

"Guwaaaargh!"

Cô cơ bản đã ngăn lại được đòn đánh đó, cô vẫn bị đẩy lùi một quãng ngắn. Dư chấn của đòn đánh biến mất ngay lập tức.

"Remedios, có phải... Ngươi có biết rằng ta là Vijar vĩ đại, kẻ có sức mạnh to lớn và tên tuổi sẽ vang vọng ra khắp thế giới? Nếu ngươi không đặt tất cả cơ thể và linh hồn của mình vào trận chiến, ngươi sẽ chết ngay lập tức, biết không?"

Remedios cắn chặt môi khi cô nghe thấy âm thanh từ trận chiến của những người khác.

"Heeheehee. Ta tự hỏi rằng tên thánh hiệp sĩ này có đủ mạnh không?"

"... Hắn ta không khác gì với tên trước đó cả... chà, tôi không thể nói chính xác được vì tôi không phải là một chiến binh."

"Ta là thánh hiệp sĩ Franco."

"Và ta là thánh hiệp sĩ Galban. Ta sẽ là đối thủ của ngươi."

Nhiều giây sau khi họ nói, cô lại một lần nữa nghe thấy âm thanh đổ xuống của những người mặc giáp.

Thánh hiệp sĩ Franco là một người tốt. Tuy ông ấy không phải là một thánh hiệp sĩ quá mạnh, nhưng ông ấy rất hòa hợp với mọi người, và ông được rất nhiều người yêu mến. Thật sự, ông ấy được giao nhiệm vụ ở đây vì Gustav tin tưởng ông. Remedios biết rõ con người ông, vậy nên cô giao ông ấy nhiệm vụ chỉ huy dân quân ở đây.

Cô đã nghe rằng thánh hiệp sĩ Galban là một người mới.Tuy nhiên, gần đây vợ của anh ta bị nhốt đâu đó. Anh ta đã dập tắt mong muốn đi cứu cô ấy và trở thành trợ lý cho Remedios thay vào đó, để có thể giúp được nhiều người hơn.

Hai người bọn họ - quá trẻ để chết - đã bị giết.

"Lại phân tâm rồi!"

Vijar gầm lên, và giáng vào cô một đòn thậm chí còn dữ dội hơn trước. Remedios quăng mình tới Vijar, bắt lại đòn đánh và trượt lưới kiếm hướng vào hắn - nhưng Vijar khéo léo né tránh.

"Hừm. Đây là gì, một đòn nhử sao? Hay là cơ thể ngươi nhớ được những chuyển động bởi được rèn luyện?"

Vijar gầm lên. Không phải bởi vì hắn nhận ra đây là một đối thủ đáng giá, mà là vui mừng.

"Này, oắt con. Bọn ta xong ở đây rồi, còn ngươi thì mất thời gian quá. Cần giúp sức không?"

"Ông hẳn đang đùa à. Huyền thoại của tôi sẽ bị bôi xấu nếu như tôi cần sự giúp đỡ để giết cô ta. Nhiều người sẽ nói về điều này nếu như tôi đánh bại cô ta trong một trận một đối một."

"- tưởng ta sẽ để ngươi làm thế chắc!"

Trong khi cô vẫn đang đối đầu với Vijar, Remedios đưa mắt ra khỏi hắn ta và nhìn bộ đôi đang sơ hở kia. Tuy nhiên -

"Con khốn! Ta đã nói với ngươi rồi, ta là đối thủ của ngươi!"

Vijar không cho cô làm vậy. Phòng thủ của cô đầy sơ hở, nhưng hắn ta không tấn công cô bằng cây chiến rìu mà tung một cú sút. Remedios lĩnh trọn cú đó và bay vào bức tường khiên một phát ầm.

Cô thở hổn hển do bị sốc từ lực tác động.

"Aiiieee!"

Những người quân nhân kêu lên sợ hại.

"Tập trung, con người! Đánh với ta nghiêm túc nào!"

Tiếng thét của Vijar đi cùng với tiếng bước chân của hắn. Nếu hắn ta vung thanh chiến rìu cán dài đó của hắn, hắn sẽ đập nát những người giữ khiên ở đây bay xa, tạo ra một khe hỡ và sẽ không thể dựng lại đội hình được nữa.

Mặc dù Remedios đã mất thăng bằng, cô vẫn bước tới trước một bước, đấm tới Vijar phía trước cô.

Nếu có thể, Cô muốn kết thúc Vijar bằng chính sức mình. Bởi vì sức mạnh Remedios đang ẩn giấu để dành xử lý hai tên kia.

Đó là một đòn mạnh mẽ mà Thánh Kiếm Safarisia sữ hữu, nó chỉ có thể sử dụng được một lần một ngày.

Nó là một phiên bản tăng cường của đòn holy strike của thánh hiệp sĩ.

Nó là đòn mạnh mẽ nhất mà một thánh hiệp sĩ sử dụng thanh kiếm này có thể tung ra.

Bản năng của cô nói rằng tốt nhất là không nên sử dụng nó. Tuy nhiên, nếu như cô không ngay lập tức đánh bại Vijar, hai tên Demihuman kia sẽ giết thêm nhiều người khác.

Mình - muốn bảo vệ mong ước của Calca-sama -!

"!"

Cô hét lên không nói một lời, bỏ qua một bên bản năng đang kêu gào với cô, và tâm trí điều khiển Thánh Kiếm. Cùng lúc đó, cô truyền holy strike vào lưỡi kiếm và xuất chiêu.

Thánh Kiếm lớn lên và có tỏa ánh sáng thần thánh, và ánh sáng mở rộng ra gấp đôi chiều dài của lưỡi kiếm.

Ánh sáng này hình như càng lúc càng chói và dữ tợn hơn. Trong tình thế này, né tránh hay chặn đòn này sẽ rất khó. Sử dụng từ "hình như" bởi vì nó không có vẻ quá sáng trong mắt Remedios.

Remedios nâng Thánh Kiếm lên trên trời và giáng xuống.

Vì Remedios đã mất hết sự phòng bị, dự đoán đòn đánh có vẻ rất dễ, vậy nên Vijar theo phản xạ chuẩn bị đón lấy đòn đó bằng cây rìu của mình và đẩy lui cô ta. Tuy nhiên -

"!"

Thêm một tiếng thét khác, Remedios tiếp tục ấn mạnh Thánh Kiếm từ nơi mà cây rìu đã chặn lại, và tiếp tục chém xuống.

Cô không có ý định sẽ ép thanh kiếm tấn công mục tiêu của nó chỉ bằng vũ lực.

Lý do là bởi vì ánh sáng của thanh kiếm đi theo cú chém xuống, đi xuyên qua cây rìu và chém vào cơ thể của Vijar.

Đây là kỹ thuật tối thượng của Thánh Kiếm Safalrisia.

Nó là một xung kích thánh hệ bỏ qua phòng thủ và áo giáp.

Áo giáp chắc nhất, vảy và lớp da dày không có ý nghĩa gì với nó. Vì có có thể đi xuyên qua cả vũ khí ma thuật, nó không thể ngăn chặn lại được bằng khiên hay vũ khí, nó trở thành một chiêu cuối không thể né tránh.

Dĩ nhiên, Nếu một người không chọn chặn đòn đánh lại và đủ khéo léo để né tránh nó, nó có thể sẽ không bị đánh trúng bởi là sóng ánh sáng. Tuy nhiên, không thể nào né tránh được một đòn vận dụng hết tốc lực của Remedios trong khi bị chói mắt bởi ánh sáng.

Khi làn sóng ánh sáng nổ ra như một cơn gió, ánh sáng thần thánh từ lưỡi kiếm cũng biến mất.

Tuy nhiên - Mắt Remedios mở to.

Cô rõ ràng đã đánh trúng mục tiêu, nhưng Vijar không có vẻ gì như bị thương nghiêm trọng cả.

"...Hửm, Cái gì vậy? Một chiêu đẹp mắt đấy... nhưng nó khó mà làm bị thương được. Có phải nó chỉ để trình diễn thôi không? Mặc dù ta phải nói thế này, nó dọa được ta đấy..."

Remedios bị sốc.

Tên này - hắn không xấu xa!

Chiêu này càng hiệu quả với những kẻ càng xấu xa. Ngược lại, nó chỉ tại được một tổn thưởng nhỏ với những mục tiêu không xấu xa. Đó đặc biệt không có tác dụng với những người tốt. Nói cách khác, thật sự là nó đã làm tổn thương Vijar nghĩa là hắn không tốt, nhưng không có nghĩa là hắn xấu xa.

Hắn khiến người dân phải đau khổ! Hắn xâm lược đất nước của chúng ta! Sao mà một kẻ như thế lại không xấu xa được?

"Heeheehee. Tốt, đó là một màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt đấy, Vijar-dono. Có thật là anh không bị thương không?"

Halisha nheo mắt lại khi hỏi Vijar.

"Nó quá sáng... nó vẫn còn làm lóa mắt tôi này."

Nasrene càu nhàu phía bên cạnh.

Cô đã phạm sai lầm - cô không nên sử dụng chiêu đó lên Vijar.

Vijar lật từng chi của mình lên kiểm tra để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn và nhún vai. Trong khi hắn ta trông như không hề phòng thủ khi làm thế, Remedios không thể tìm thấy được điểm yếu nào.

"... Thật là một ánh sáng chói mắt! Chà, ta không chắc đó là cái gì, nhưng không có gì nhiều, đúng không?"

"... Vijar, Ta khá là bất ngờ khi ngươi không bị tổn thương gì sau đòn tấn công đó. Có vẻ như ta đã xem thường ngươi."

"Hah! Cuối cùng bà cũng nhận ra! Hahaha! Được rồi, con người. Ngươi đã là rất tốt trong việc đối chọi với ta. Nếu ngươi đầu hàng, ta sẽ giết ngươi một cách không đau đớn. Thấy sao?"

"Đừng có đùa lố bịch như vậy! Chúng ta vẫn chưa xong đâu!"

Remedios nâng thanh kiếm lên và hét vào cả ba tên Demihuman.

Remedios vẫn có thể chiến đấu như cô nói. Cô đặt một tay lên vết thương và sử dụng khả năng chữa lành. Nỗi đau của cô biến mất dần bởi một cảm giác ấm áp.

Rất nhiều chiêu của thánh hiệp sĩ sẽ không có tác dụng lên hắn ta vì hắn ta không xấu xa... nhưng vì hai bọn chúng đã bị chói mắt bởi nó, mình sẽ để dành chúng cho hai tên đó.

Tất cả những gì mà cô phải làm là chiến đấu với Vijar như một chiến binh chân chính.

"Heeheehee. Chà, ta sẽ để cô ta cho người, Vijar-dono. Chúng ta sẽ săn lũ con người đằng sau."

"Cái gì?! Tên khốn kiếp!"

Tất cả những thánh hiệp sĩ được gọi tên lúc nãy đều đã chết. Những quân nhân không thể nào ngăn được chúng.

"Cứ như ta sẽ để các ngươi làm gì tùy thích vậy!"

Remedios lùi lại và để có thể đối mặt cả ba Demihuman đó một lượt.

"Có vẻ như ngươi đã sẵn sàng đấu với cả ba chúng ta một lần, nhưng Vijar nói rằng hắn muốn chăm sóc cho ngươi."

"Heeheehee. Mục tiêu của bọn ta là quét sạch lũ con người trong thành phố này nếu cần thiết, không phải làm đối thủ của ngươi. Nasrene-dono, tôi có thể nhờ cô quét sạch bọn hèn hạ phía sau bằng sức mạnh của cô được không?"

"À được..."

Một lượng sức mạnh ma thuật khổng lồ trong ba trên bốn cái tay của Nasrene. Một là băng, một là lửa, một là điện.

"Khốn kiếp!"

Remedios chạy lại chỗ tên nữ Demihuman.

"Ta đã nói với ngươi lúc nãy rồi, ta mới là đối thủ của ngươi!"

-và chặn thanh chiến rìu vung xuống cô với một tiếng gầm, nhưng cô đã bị đánh bay xa.

Vào lúc đó, Remedios nhận ra rằng cô không thể xử lý được với Nasrene trong khi chiến đấu với Vijar cùng một lúc. Cô có thể nhảy đến bên cạnh chỗ Nasrene, phòng thủ lại đòn tấn công của bà ta sẽ để lộ sơ hở với Vijar.

Không thể là ý gì... Mình sẽ không chấp nhận điều này! Không thể làm được gì đó chỉ là ngụy biện thôi!

Những quân nhân rên rỉ khi thấy biểu hiện của Remedios.

Những người đó đã không bỏ chạy khi đối diện với sự khủng bố bởi vì họ tin vào cô. Cô không thể cho họ thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của cô được.

Cô sẽ không từ bỏ lý tưởng của Calca - tạo một đất nước mà không một ai phải khóc.

"Quân nhân! Rút lui!"

Khi cô ra lệnh, Remedios vào tư thế.

Mình sẽ không chết nếu chỉ bị dính một đòn được. Mình sẽ xông vào tên nữ Demihuman kia trong khi kích hoạt [Fortress].

Vijar cười khi thấy Remedios đột ngột chạy. Có vẻ như hắn ta đã hiểu nhầm gì đó.

"Ho. Có vẻ như đã nghĩ thông rồi. Đúng thế! Chiến đấu với ta bằng tất cả những gì ngươi có đi nào! Cho ta một trận đánh xứng danh huyền thoại! [Showdown Declartion]"

"Hử!?"

Vijar gầm lên, và nó có một sức mạnh đặc biệt. Chân của Remedios , đang chạy hướng đến Nasrene, chuyển qua Vijar như thể cô mất kiếm soát nó. Không chỉ chân - thanh kiếm của cô, tâm trí cô, tầm nhìn của cô không thể kéo ra khỏi hướng Vijar.

"[Fireball]!"

Một ma thuật bậc ba bay qua người Remedios và hướng về phia những quân nhân. Ma thuật này thì Remedios có thể chịu đựng được, nhưng nó sẽ là đòn chí mạng với những quân nhân -

"-[ Wall of Skeleton] !"

Cầu lửa dội vào bức tường xương trông kỳ lạ nổ tung và biến mất trước những người quân nhân.

Ai đó kêu lên đầy bất ngờ.

Ban đầu, bởi vì họ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, từ từ họ nhân ra được rằng. Họ thấy một thứ gì đó từ từ bay xuống như không bị tác động bởi trọng lực và đáp xuống bức tường xương đáng sợ đó.

Người không có chút biếu hiện dữ dội nào của chiến trường, và nói với một giọng nói nhẹ nhàng như tách bạch với mọi thứ xung quanh ông.

"Có vẻ đây chỉ là chuyện bình thường xảy ra trên chiến trường, một trận chiến ba đánh một thì có chút khó khăn đây. Cô không phiền nếu ta cũng tham gia chứ?"

Chủ nhân của giọng nói đó là một undead.

Mọi người trong thành phố này nhân ra ông ta. Ông ta là người ban đầu từ chối chiến đấu để bảo toàn mana.

Ông ấy là Sorcerer King Ainz Ooal Gown.

Oooooohhh! Một tiếng hò reo vang trời đến từ phía bên kia bức tường.

Remedios siết chặt thanh kiếm.

"Cái gì, đó là cái gì, đó là ai vậy?"

"... Nhìn qua, tôi nghĩ đó là một Elder Lich. Vì nó không có da. Nhưng mà... chỉ một Elder Lich sao có thể cản được phép của tôi? Có phải bởi vì tấm áo choàng của hắn không? Nó trông khá là ấn tượng đấy. Hay không phải, có thể bởi vì người triệu hồi hắn có một sức mạnh khổng lồ?"

Remedios hoàn toàn không hiểu được những lời nói của những tên Demihuman đó. Cô nghe thấy chúng, nhưng cô không hiểu chúng đang nói gì. Đó là bởi vì cô đã dồn toàn bộ năng lượng để chế ngự sự thù ghét nổi lên trong lòng cô. Cô thậm chí còn không nhận ra bản thân đang không hề phòng vệ trước Vijar.

- Reeeeeeeeeeeee!!!! Tại sao hắn ta lại xuất hiện!? Tại sao họ lại hò reo vì hắn? Tại sao! Tại sao! Tại sao!!! Vì tên undead ghê tởm này!!!?

Trong đâu đó tâm trí Remedios đủ bình tĩnh để hiểu được rằng đây là phản ứng bình thường khi được ai đó giúp đỡ lúc khó khăn. Tuy nhiên, nó không đủ để cô bỏ qua cho việc những người dân đã chúc mừng undead. Họ có thể thấy rõ ràng những xác của những thánh hiệp sĩ đã hy sinh bản thân để làm lá chắn cho người dân.

Các ngươi không hân hoan cho những người đã chiến đấu như tấm khiên cho mình, mà cho kẻ đã đến trễ!!!!

Cô quá giận dữ, nó khiến cô muốn vứt luôn mũ giáp và ôm đầu lăn lộn dưới mặt đất.

Remedios cố gắng kiềm chế cơn giận trong tim, và cô hướng đến sinh vật undead trên bức tường.

"-Tại sao ngươi lại đến đây?"

Sorcerer King đứng hình, như thể ông bị đông cứng tại chỗ. Ngọn lửa đỏ trong hốc mắt trống rỗng của ông quay qua phía Remedios.

"...Tại sao? ... Ta đến đây? ... để giúp cô, không phải sao?"

"... Tôi hiểu rồi."

Tại sao hắn không đến sớm hơn? Có phải hắn đợi cho tất cả những thánh hiệp sĩ kia chết hết không? Có phải hắn ta dự định thể hiện khi xuất hiện trước mọi người.

Cô muốn hét vào hắn ta, nhưng -

"Vậy tôi sẽ để chúng cho ông." Cô không thể để bản thân hỏi gì hắn ta nữa, và cô cũng không muốn nói rằng "dẹp mẹ bức tường đi."

"Hửm?"

"Tôi bảo rằng tôi để nó cho ông!" Cô vô thức hét to, Remedios kiềm chế cảm xúc đang dân trào. "-và phá bỏ bức tường đi. Ông không thể à?"

"... Dĩ nhiên là không."

Ngay lập tức, bức tường dưới chân của Sorcerer King biến mất. Sorcerer King không rơi xuống, chắc hẳn là ông ta đã sử dụng phép [Fly]

Remedios quay lưng lại phía Vijar, cô không quan tâm nếu như hắn ta giết cô từ đằng sau. Nếu thế cô có thể cười vào Sorcerer King vì không bảo vệ được cô.

Lôi bản thân ra khỏi tuyệt vọng, Remedios lê lết quay lại phía trước những quân nhân. Vì lý do nào đó, có một chút tiếc nuối khi những tên Demihuman đó không tấn công cô từ phía sau.

Có nỗi sợ trong ánh mắt của những quân nhân. Có phải trông mặt cô rất đáng sợ không?

"-Chúng ta sẽ để cho Sorcerer King xử lý ở đây! Hãy đi giúp ở những nơi cần chúng ta hơn!"

Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Remedios, những người quân nhân nhìn nhau, và họ trở nên bối rối.

"Các ngươi không tuân lệnh sao?"

Sau khi Remedios lườm vào ông ta, một người quân nhân khẽ trả lời:

"À, kho-không. Nhưng... Sorcerer King, tự mình..."

"Sorcerer King rất mạnh! Không phải sao? Nếu như vậy thì những thứ như vậy sẽ không là vấn đề gì với ông ta! Đi nào!"

-

Remedios dẫn dân quân đến chiến trường khác. Họ liên tục nhìn lại anh khi họ rời đi.

Ainz nhìn vào không gian trống rỗng nơi họ đã và lẩm bẩm với chính mình.

"Eh? ... Chó chết, cô ấy thực sự đã đổ hết mọi việc lên mình. "

Trạng thái vô lý của sự kiện này khiến Ainz tiết lộ bản chất thật của mình

Thông thường, chúng ta sẽ không có một cảnh như "oh, hãy chiến đấu cùng nhau ~" hay gì đó? Hoặc "cảm ơn vì đã đến, chúng tôi sẽ để tất cả cho ngài"? Ít nhất cô ấy có thể đã lịch sự về điều đó, chúng tôi có thể đã đi qua lại nhiều lần về "Ngài ở đây sẽ ổn chứ?" Và cứ thế ... Và thậm chí không một lời tri ân nào sau khi được cứu? Cái quái gì vậy?

Thất vọng được xây dựng trong trái tim anh. Tuy nhiên, nó đã không đạt đến mức độ tức giận thực sự, vì vậy nó không bị đàn áp. Nó giống như một ngọn lửa phẫn nộ nhỏ bên trong anh.

Nó như thể một người nào đó đã sai lầm và buộc anh làm thêm giờ, người được hỏi nói rằng họ có thứ gì đó ở trên sau đó chỉ lên và rời.

Không-

Tôi sẽ tức giận hơn. Giống như nói, nếu tôi về nhà chơi YGGDRASIL ... và guild đã có kế hoạch rồi, đến trễ sẽ gây ra vấn đề cho mọi người. Nó xảy ra trước đó, và trong khi mọi người tha thứ cho tôi thì ...

Do đó, nhiên liệu, ngọn lửa nhỏ xíu bốc cháy vào một địa ngục, và sau đó họ bị buộc phải dập tắt.

"Hm... Trong khi cơn giận của tôi bị đàn áp, tôi vẫn không vui. Đó là lần đầu tiên tôi bị đối xử tàn nhẫn. "

Trong khi cô đã hét lên "im lặng" với anh ta trước đó, tình hình lại khác hẳn. Ngay từ đầu, họ đã đồng ý rằng Ainz có thể ngồi trong trận chiến này, nhưng Ainz vẫn tiếp tục chạy như quân tiếp viện. Chắc chắn bất cứ ai có một ý thức thông thường sẽ có một thái độ khác khi nói chuyện với anh.

Mọi người Ainz đã gặp cho đến giờ ít nhất đều lịch sự.

Đó là lý do tại sao Ainz thấy kỳ lạ.

Sau khi làm mát đầu và tìm kiếm trong ký ức của mình, Suzuki Satoru nhớ lại đã gặp những người như Remedios nhiều lần trước đây.

Tuy nhiên, không ai trong số đó an ủi anh.

Ainz hướng ánh nhìn giận dữ của mình lên ba tên demihumans.

Ai.zz, nó không hoàn toàn là lỗi của họ.

Ainz hiểu rằng anh ta chỉ đơn giản đổ nó lên đầu chúng

Đáng lẽ ra là đồng hồ đo mối quan hệ của Remedios với Ainz đã tối đa khi lần thứ hai anh cứu cô khỏi nguy hiểm, cô nên xin lỗi vì đã đối xử với Ainz theo cách này, và sau đó làm việc chăm chỉ cho Ainz bằng mọi cách trong tương lai. Đó là lý do tại sao Ainz đã quan sát Remedios từ trên không với 「Perfect Unknowable」 hoạt động tất cả thời gian này, và sau đó bước vào để giúp cô khi cô gặp rắc rối.

Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã trở nên như thế này.

Anh không thể hiểu làm thế nào nó đã kết thúc theo cách này.

Nếu hạn ngạch của một bộ phận không được đáp ứng và đã gần đến cuối tháng, ai đó phải bước lên để bù đắp cho sự thiếu hụt, chắc chắn mọi người sẽ biết ơn người đó, đúng không? Đặc biệt là nếu người đó đã hoàn thành công việc của mình từ lâu và dùng thời gian nghỉ để giúp đỡ họ.

Ainz đã quan sát chiến trường từ trên cao, và anh ta nắm chặt bức tranh lớn. Có nhiều nơi nguy hiểm hơn thế này. Anh thậm chí còn nhận ra rằng cô gái đã lườm anh vào lúc đang gặp nguy hiểm.

Mặc dù vậy,anh đã chọn để đến nơi này bởi vì anh muốn bán một ân huệ cho người xếp hạng cao nhất ông có thể, để cai trị trong địa ngục tốt hơn phục vụ trên thiên đàng và tất cả điều đó, và ông đã đánh giá rằng đội trưởng của Quân đoàn paladin của Thánh quốc là người xếp hạng cao nhất ở đây.

Tuy nhiên-

"Thực sự rất khó chịu."

Khi anh càu nhàu mà không suy nghĩ, Ainz nghe thấy một tiếng cười khắt khe.

"Hee hee hee. Có vẻ như ngươi đã bị bỏ lại đây. Heeheehee, buồn quá, buồn quá. "

"Một Elder Lich. Nói cách khác, một cá nhân mạnh mẽ như một Magic caster. Có cần phải cẩn thận không? Tôi chưa từng thấy phép thuật làm tường trước đó, nhưng nó có vẻ là một tầng khá cao. "

"Hmph. Mặc dù vậy, hắn vẫn là một caster ma thuật,? Không cảm thấy thích chiến đấu với hắn. Sau cùng, cần phải đánh bại một chiến binh nếu muốn mọi người vinh danh những câu chuyện về ngươi. "

Ba demihumans dường như đã phục hồi sau tình huống kỳ quái và bắt đầu đùa giỡn với nhau. Ainz quay lại nhìn họ, và đôi mắt của anh tập trung vào những kẻ ác quỷ giống như những người có vẻ cười lúc nãy.

"Có sao không? Đầu tiên chúng ta giết hắn ta, sau đó- "

"-Câm miệng."

Ainz ngắt lời cuộc trò chuyện của họ và dùng một phép thuật silent (im lặng) bậc tám「Death」.

Nụ cười của tên Demihuman giống như một con khỉ bị đóng băng trên mặt hắn từ từ sụp đổ.

"...Chuyện Gì? Ngươi đã làm gì "

"Ta đã bảo hắn im lặng, phải không?"

Ainz lại một lần nữa niệm phép 「Death」.

Demihuman bốn tay gục ngã theo cùng cách như lúc nãy.

"Eh? Ehhh? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì thế? "

Nữ Demihuman vẫn còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như cô ấy đã biết được ai đã làm điều đó.

"Là, là ngươi? Ngươi đã giết hai người chúng ta trong khoảng khắc...? "

Khủng bố được khắc sâu trên khuôn mặt của cô. Cơ thể cô run rẩy.

"Đúng, đúng vậy," Ainz vô tình niệm「Death」 vào Demihuman nữ. "-Hmmm?"

Cô ấy không chết. "Death" của Ainz đã bị kháng lại.

Trong lúc anh nhận ra điều này, tâm trí Ainz ngay lập tức chuyển thành bánh răng, bước vào trạng thái tinh thần được gọi là chế độ chiến đấu.

Đó có phải là một đặc điểm chủng tộc phòng thủ không? Một câu thần chú bảo vệ mà cô đã tự mình sử dụng?Hay cô ta tự kháng nó một cách bình thường? Có một vật phẩm ma thuật bảo vệ cô ả không? Hay đó là cái gì khác?

Trong khi người ta không thể loại trừ hoàn toàn khả năng rằng nó có thể là một trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn cô không thể chống lại nó bởi sức mạnh của chính mình. Ainz đã quan sát ba người họ khi họ chiến đấu. Trong khi anh không nghĩ rằng anh có thể dự đoán được toàn bộ năng lực của họ, Ainz chắc chắn rằng họ không thể kháng lại sức mạnh của phép thuật của mình khi trực tiếp nhận chúng.

Khi Ainz nghiền ngẫm những lý do này, anh cảm thấy rằng tốt nhất là nên bảo vệ mình và để đối thủ của anh ta di chuyển.

Có lẽ anh sẽ khám phá ra thứ gì đó mà chỉ có thể tìm thấy ở đây. Anh muốn nhìn thấy lá át chủ bài của một người có thể chống lại phép tấn công thông thường của mình.

"Hmm... Ừm, không quan trọng cô đã làm gì. Thật là lãng phí thời gian. Nếu ta biết, ta sẽ để lại người phụ nữ đó một mình và đi đến giúp đỡ ở nơi khác. Ta đã nghĩ rằng nếu ta chiến đấu cùng với người phụ nữ đó, chúng ta sẽ có một màn trình diễn chiến thắng khó khăn, vì vậy chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho việc quay lại và... "

Một tên undead nhiều chuyện đang đứng trước mặt cô.

Loại sinh vật undead nào thế này? ... Loài undead không thể đồng minh với con người. Nó có bị kiểm soát bởi một necromancer không? Tuy nhiên, sức mạnh đó ...

Trong khi cô không biết mình đã làm gì, anh đã ngay lập tức giết hai chiến binh ngang hàng với cô. Liệu một Undead mạnh mẽ như vậy có thể bị kiểm soát không?

Nếu ngón tay anh chỉ vào cô, liệu cô có phải là người sẽ chết tiếp theo không?

Những người duy nhất cô biết có thể làm được điều này bên cạnh Chúa quỷ Demon Emperor Jaldabaoth sẽ là những người bảo vệ và là những thân tín của ông ta.

Không thể nào! Bất cứ ai có thể kiểm soát một sinh vật undead ngang bằng với những sinh vật hùng mạnh phải là mức độ của một vị thần! Làm thế nào một necromancer như vậy có thể tồn tại?

Nếu quốc gia của loài người có một kẻ necromancer như vậy, làm thế nào mà Liên minh Demihuman có thể ép cuộc xâm lược của họ cho đến nay?

Tôi có nên chạy không? Tôi có nên tận dụng cơ hội để chạy trốn trong khi hắn có thể hành động thoải mái không? Hay tôi có thể trốn thoát?

Cô không có bất kỳ phép thuật nào để dễ dàng trốn thoát. Xét cho cùng, cô chưa bao giờ gặp nguy hiểm như vậy trước đây và không cảm thấy tầm quan trọng của việc học một phép thuật như vậy.

Trong trường hợp đó, cách duy nhất là chạy thật nhanh!

"Ahhhhhhhhh!"

Cô sử dụng tiếng hét để trấn tỉnh tinh thần của mình, và bắt đầu niệm phép bằng đôi môi run rẩy.

Có một phép thuật phức tạp bậc bốn gọi là 「Silver Lance」. Đó là một loại phép thuật dạng vật lý, nhưng vì nó sở hữu các đặc tính bạc, nó là một phép thuật gây tổn hại to lớn chống lại kẻ thù sợ bạc. Ngoài ra, nó cũng có một hiệu ứng đặc biệt được gọi là "piercing"(chắc là xuyên giáp đấy mà:) ), sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho các đối thủ không được bảo vệ.

Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là sát thương của nó bị giảm bởi áo giáp.

Con át chủ bài của cô đã đổi phép thuật mạnh mẽ này để tạo ra những phép thuật mới, độc đáo.

Có 「Burn Lance」, gây ra sát thương với nguyên tố lửa.

Có 「Freeze Lance」, gây ra sát thương với nguyên tố đóng băng.

Có 「Shock Lance」, gây sát thương với nguyên tố sét.

Ba phép thuật này đều có sát thương nguyên tố, nên giáp không thể giảm hiệu quả của chúng, và chúng vẫn giữ lại khả năng "xuyên" chết người.

Tất nhiên, để phù hợp với sự chết chóc của chúng, những phép thuật đó tiêu tốn nhiều mana hơn phép thuật cấp bốn.

Cô kích hoạt ba thứ phép thuật mạnh mẽ này cùng một lúc.

Đồng thời cô cast một lúc ba phép thuật, mỗi phép trong số đó đều sử dụng một lượng đáng kể mana. Thêm vào đó, các phép thuật đồng thời sử dụng sẽ rút cạn mana của người sử dụng, và vì cú sốc khi sử dụng lượng mana khổng lồ đánh vào cô, cô cảm thấy nhẹ và mỏng manh, như thể linh hồn cô chuẩn bị đẩy ra.

"Diiiiiieeeee!"

Ba phép thuật (lances) như ba cây thương bay về phía Undead - và rồi biến mất mà không có dấu vết.

"-Hah?"

Cô không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mắt cô. Cô có thể hiểu được nếu nó bị tấn công lại. Nhưng điều này!!! điều này dường như chẳng có gì xảy ra cả.

Lances chỉ đơn giản biến mất.

"Eh? Eh? Gì? Gì cơ? "

"... Ta đã cho ngươi đủ thời gian và đây là những gì tốt nhất mà ngươi có thể làm? Đây có phải là tất cả những gì ngươi có? Hm. Ta đoán ta không cần phải cảnh cáo ngươi phải di chuyển một cách thận trọng. Bây giờ, không còn nhiều thời gian nữa, nên nhanh lên và chết đi. 「Maximize Magic Reality Slash」. "

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 1: Phần 5

Thế giới là bóng tối

Cô ấy thậm chí còn không biết cô là ai

Cô muốn mở mắt nhưng cô không biết mắt là gì

Bóng tối, thế giới, cô không biết bất kỳ thứ gì về những thứ đó

Cô không biết tại sao cô lại nghĩ về những điều này

Cô không biết gì

Cô đã biến mất

Cô không biết "biến mất" nghĩa là gì

Nhưng cô đã thực biến mất

Đột nhiên, cô cảm thấy như cô đang bị kéo bởi một cái gì đó

Từ phía trên, từ bên dưới, từ bên trái, từ bên phải, ở đâu đó

Tận cùng của thế giới kéo cô

Một kẻ đáng thương đã được kết thúc bởi các tác phẩm của bạn bè

Một người nào đó đã đóng kín suy nghĩ của họ đi bởi vì họ cảm thấy không có gì quan trọng hơn điều đó

Và rồi, một vụ nổ ánh sáng trắng nhuộm khắp thế giới

Một cảm giác mất mát to lớn

Một cảm giác tách biệt với toàn bộ thể

Neia Baraja liên tục chớp mắt nhiều lần và muốn trở về trạng thái ban đầu từ một ánh mắt mờ ảo.

Cô cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng cô không thể nhớ bất cứ điều gì về nó. Đáng lẽ cô phải chiến đấu với Demihumans. Chuyện gì đã xảy ra?

"... Đó là một nơi nguy hiểm."

Khi cô nghe thấy giọng trong yên tĩnh, Neia nheo mắt lại và nhìn lên với một cái nhìn sắc bén.

Nó tối quá.

Đó không phải là bóng tối mà một đứa trẻ sẽ sợ hãi, nhưng bóng tối đã ban cho hòa bình cho những người đã mệt mỏi.

Đó là Sorcerer King Ainz Ooal Gown.

"và..."

Neia vô tình giơ tay ra, như bàn tay của một đứa con trai trẻ cố gắng vớii đến cha mẹ của nó.

"Neia Baraja. Đừng cố gắng di chuyển. Hãy để ta lo liệu nơi này, hãy nghỉ ngơi. "

Cô có thể thấy các Demihumans phía sau lưng ông điên cuồng tấn công Sorcerer King, đâm ông bằng kiếm, cắn và đấm vào ông

Tuy nhiên, Sorcerer King hoàn toàn phớt lờ họ. Ông nói với cô như thể không có gì xảy ra.

Trong tâm trí của Neia, ký ức về Buser bỗng nhiên xuất hiện.

Sorcerer King đặt tay mình vào trong áo choàng, và do dự một lúc trước khi lấy ra một lọ thuốc màu tím độc. Khi nói đến các lọ potions(thuốc bơm máu trong các game), nó thường có màu xanh.

Neia không nghi ngờ Sorcerer King ngay cả khi anh ta đổ cái lọ thuốc độc đó lên cô. Điều mà Sorcerer King đã làm chắc chắn là đúng.

Thực tế hóa ra đúng như cô đã tưởng tượng. Lọ thuốc màu tím mà anh ta đổ vào cơ thể Neia chữa lành tất cả vết thương của cô ngay lập tức. Có vẻ như các lọ thuốc của Vương quốc Sorcerous có màu khác với bình thường.

"Để hồi phục hoàn toàn là một chặng đường dài, đầu tiên cô cần hồi phục năng lượng trước, thật là đau đớn. Tch. Các dân quân đều chết ... có vẻ như còn sót lại vài người ở đó. Trong trường hợp đó ..."

Sorcerer King quay mặt đối mặt với những Demihuman khi họ liên tục tấn công ông từ đằng sau.

Các trận chiến diễn ra trên khắp thành phố vào lúc này, và cứ mỗi giây trôi qua đều có người ngã xuống chết. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này Neia hoàn toàn quên mất điều đó, bởi vì đôi mắt cô đã bị đánh cắp bởi sự trở lại dũng cảm của vị Vua pháp thuật mang cô sống lại và bảo vệ cô.

Sự lo lắng và lo lắng của cô về đội quân dân Demihuman đã biến mất, những cảm xúc đó không còn tồn tại.

Đó là - những gì Neia đã ao ước.

Hóa ra nó ở đây. Nó như thế này

Neia chắc chắn rằng cô đã tìm ra câu trả lời hoàn hảo cho những nghi ngờ mà cô đã nắm giữ trong suốt thời gian qua.

Sorcerer King sử dụng một phép thuật của mình.

Luồng sấm sét rực rỡ và đánh xuyên qua các bức tường thành phố. Đó rõ ràng là một phép thuật tên gọi 「Chain Dragon Lightning」.

Những Demihuman trên các bức tường của thành phố bị cuốn đi, Không ai có thể tưởng tượng rằng có một cuộc chiến chết người xảy ra trong khu vực này.

"Là... ngài... tiêu diệt... tất cả...bọn chúng?"

"Không, có một số tên vẫn chiến đấu ở một khoảng cách xa, nên ta đã cố không bắt chúng . Tuy nhiên 「Napalm」 à, đó là tất cả. Tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết những tên ngốc đã leo lên. 「Widen magic．Wall of skeleton」. "

Một bức tường xương đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài bức tường thành phố, nơi các lực lượng Demihuman. Cô không thể nhìn thấy phía bên kia bởi vì tầm nhìn của cô bị chặn lại, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng than khóc quỷ trên những cái thang, theo sau là âm thanh của thứ gì đó rơi xuống và đánh mạnh vào mặt đất.

"Bây giờ để chăm sóc lực lượng khác của chúng đã được hình thành ... Ta đã gửi một số undead qua bên đó truóc khi chúng tiến vào, chẳng bao lâu chúng sẽ bị xóa sạch."

Khi anh nói, ông lấy ra một lọ thuốc khác. Nó hoàn toàn khác với cái vừa nãy, được cất giữ trong một cái lọ nhỏ và đẹp. Cô không biết loại thuốc bên trong nó có thể làm gì, nó trông giống như một món đồ rất có giá trị.

"Tôi ổn, thưa bệ hạ của tôi ..."

"... Đủ rồi. Xin lỗi vì đã đến cứu cô trễ."

Sorcerer King che nửa phía trên hốc mắt của ông như ông đang bị lóa mắt khi đổ lượng chất lỏng ra khỏi chai. Cảm giác yếu đuối mà cô đã cảm thấy từ nãy giờ tan biến. Tuy nhiên, cơ thể cô vẫn cảm thấy nặng nề. Cô cảm thấy như một thứ gì đó đã bị tách ra khỏi chính mình, nhưng phù hợp với nó, không trên hết, một sự ấm áp trong cốt lõi của cơ thể cô.

Cô ấy có thể đứng dậy, trong khi cơ thể cô vẫn đau đến mức cô rơi nước mắt, cô không thể sử dụng tư thế thiếu tôn trọng trước mặt người đã đến cứu cô.

"Dừng lại, Cô Baraja. Không cần phải ép mình đứng lên."

Trong khi cô muốn thức dậy, Neia ngoan ngoãn nằm xuống khi vai cô bị đẩy xuống.

"Phải, như thế... Tôi sẽ nhờ ai đó chở cô. Này các anh, ở đây! "

Vua pháp thuật vẫy tay với những dân quân.

Vào thời điểm này Neia nhận ra rằng để bày tỏ lòng biết ơn của mình, cô vẫn chưa hỏi câu hỏi cần được hỏi.

"Bệ hạ, Ngài ổn chứ? Ngài đến giúp chúng tôi và sử dụng mana Ngài cần phải giữ để chiến đấu với Jaldabaoth. "

"Không sao cả. Không có cách nào để nghĩ về chuyện đó vì cần phải cứu cô."

"Bệ hạ..." Một viên đá nặng nề dường như rơi xuống từ ngực cô. "Tôi hiểu."

"Hm? Nó là gì?"

Vua pháp thuật chờ đợi câu trả lời của Neia.

"Tôi hiểu công lý là gì."

"Ah, vậy là cô đã tìm ra công lý thuộc của riêng mình? Điều đó thật tuyệt vời. ... Bảo vệ kẻ yếu, hay điều gì đó khác? "

Giọng anh đầy sự dịu dàng, và vì thế Neia trả lời một cách tự tin.

"Bệ hạ chính là công lý."

Trong giây lát, vua pháp thuật như bị đóng băng.

"....Hm???"

"Tôi cuối cùng cũng hiểu! Đó là công lý!"

"... À, vậy à. Cô có vẻ mệt mỏi. Cô không nghĩ sẽ tốt hơn nếu nghỉ ngơi? Cô sẽ nghĩ về những điều kỳ lạ khi mệt mỏi. Chắc chắn cô sẽ không muốn lăn lộn trên giường và tạo ra những tiếng động lạ sau khi bình tĩnh lại, đúng không? "

"Tôi hơi mệt, nhưng quan trọng hơn, trái tim tôi đã tan biến. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Bệ hạ là công lý!"

"Không, không, ta đã nói rồi, tôi không phải công lý. Hãy nhìn xem, những gì họ gọi là công lý nên là một khái niệm như bảo vệ kẻ yếu là cảm giác thông thường, hay cái gì đó, Đó là ... uh, khái niệm trừu tượng. Đúng? Ý tôi là, nói bình thường. "

"Không. Công lý không có quyền lực là vô nghĩa, nhưng sức mạnh giống như những gì Jaldabaoth sở hữu cũng không công bằng. Do đó, mạnh mẽ, và sử dụng sức mạnh đó để giúp đỡ người khác thực sự là công lý; nói cách khác, Bệ hạ là hóa thân của công lý! "

Khi mắt của Neia mở to trong khi cô nói, Sorcerer King búng tay, và sau đó đặt nó lên đôi mắt của Neia như anh đang dụ dỗ cô ngủ. Cảm giác lạnh lùng của ngón tay anh khiến má Neia thư giãn thành một nụ cười.

"... Ah. Nếu cô hét to quá, sẽ không làm vết thương của cô bị tổn thương. Sau đó, chúng ta có thể từ từ tiếp tục những gì cô vừa nói."

"Vâng! Bệ hạ của thần!"

Cô nghe thấy âm thanh của vài bước chân, và bằng cách chuyển ánh nhìn của cô, cô thấy các hình thức của paladin và dân quân đang tiến về phía cô.

"Bệ hạ! Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đến đây để giúp chúng tôi!"

"Đừng bận tâm đến nó"

Khi ông trả lời, Sorcerer King từ từ đứng dậy. Neia cảm thấy cô đơn khi ông đứng lên và muốn với lấy chiếc áo choàng của Sorcerer King, nhưng sau đó cô nhận ra rằng làm như vậy sẽ vô cùng đáng xấu hổ và cô tự kiềm chế bản thân mình.

"Không, thực ra, có lẽ anh nên làm thế. Vì vậy, ta hy vọng anh sẽ đưa hộ vệ Baraja đến một nơi an toàn để thể hiện lòng biết ơn của anh. Mặc dù anh không thể nhìn thấy nó từ đây, ta đã gửi một vài undead đến vị trí của các Demihuman, vì thế các anh nên đứng yên một lúc. "

"Neia Baraja. Và cũng như, người dân của đất nước này. Hãy để ta xử lý phần còn lại. Ta hứa với các anh rằng ta sẽ cố hết sức để cứu người dân thành phố này. "

Sorcerer King bay nhẹ lên không trung.

"Ngoài ra, còn một điều nữa. Các anh có thể giúp ta vận chuyển cơ thể của ba Demihumans đó không? Họ là kẻ thù mạnh mẽ, vì vậy ta muốn nghiên cứu chúng một cách cẩn thận. "

Ba xác chết mà Vua pháp thuật chỉ ra trông giống như họ từng là những người hùng mạnh.

"Mang chúng đi cùng với trang bị của chúng. Đừng lo lắng về việc thô lỗ với chúng, nhưng đừng để nhầm trang bị của chúng. Ta sẽ giao việc đó cho anh. "

Khi anh ta nhìn Vua pháp thuật bay vào không trung, một paladin quay sang hỏi Neia.

"Hộ vệ Neia Baraja, chúng tôi muốn mang cô đi... việc thiếu vật dụng cho cáng khiến mọi việc trở nên khó khăn, vậy cô có thể đứng nổi không?"

"Vâng, tôi sẽ cố."

Neia từ từ đứng dậy. Chân cô run rẩy, và chúng đau nhức ngay khi họ lấy đỡ lấy cô. Neia nắm lấy vai của một người dân quân và dựa vào anh ta.

Nhìn xuống từ bức tường thành, đơn vị phòng thủ được cho là gần cổng phía tây đã biến mất, và không có xác. Âm thanh phát ra từ chém của kiếm trong gió dường như đến từ rất xa, nên việc đi theo con đường ngắn xuống từ tháp sẽ ổn thôi.

Neia tìm kiếm hình dạng của Sorcerer King đã biến mất trên bầu trời, và khi cô không còn nhìn thấy ông, thật đáng tiếc, nhóm của Neia từ từ bước vào bên trong tháp.

Khi anh chào các Demihumans xâm chiếm thành phố với những đòn tấn công từ không trung, Ainz nghĩ về chuỗi sự kiện đã xảy ra và nhăn lông mày không tồn tại của anh.

Đó là một sai lầm rất lớn. Tôi đã sai. Tôi nên ưu tiên Neia Baraja hơn người phụ nữ khó chịu đó.

Neia đã chết vì anh đã giúp Remedios và do đó bị trì hoãn khi đến bên Neia. Anh ta phải dùng cây đũa phép cao cấp để hồi sinh Neia, bởi vì anh ta không chắc Neia ở cấp độ nào, và anh ta sợ cô ta biến thành tro như các Lizardman trước.

Thật ra, anh không biết liệu cái giá hồi sinh Neia có được chứng minh bằng những lợi ích mà cô có thể mang đến cho Ainz và Nazarick hay không. Điều đó nói rằng, vì kế hoạch giúp Remedios và cho cô ta một ân huệ là một thất bại hoàn toàn, anh nên ít nhất là thử lại với Neia, đó là lý do tại sao anh ta đã chọn hồi sinh cô. Tuy nhiên...

... Liệu có ổn không khi sử dụng một cây đũa phép phục sinh, một phép thuật bậc bảy, đúng không? ... Có vẻ như tôi quá hào phóng. Ngoài ra, sẽ mất một giờ trước khi tôi có thể đổi chiếc nhẫn này.

Ainz đang nhìn vào một trong tám chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn ở ngón cái bên phải.

Đó là [Ring of mastery wand]

Đó là một vật phẩm hiếm rớt ra từ BOSS [artifact]

Thông thường, chỉ có những ma thuật truyền thống thích hợp mới có thể sử dụng các phép thuật được lưu trữ trong một cây đũa phép. Ví dụ, phải một caster hệ thánh có thể sử dụng một cây đũa phép thấm nhuần thần chú bậc 1 「Light Healing」. Staves(gậy phép), đắt hơn, có thể được sử dụng bởi các loại ma thuật của các hệ khác.

Điều đó nói rằng, một miếng vá đã cập nhật một số cây đũa phép để chúng có thể được sử dụng bởi tất cả người chơi. Thật không may, cây đũa phép thấm nhuần phép thuật bậc chín "True Resurrection" mà anh đã sử dụng để hồi sinh Neia không phải là một trong số chúng, và Ainz sẽ không thể sử dụng nó trong những hoàn cảnh bình thường

Tuy nhiên, anh có thể sử dụng nó miễn là anh có chiếc nhẫn này.

Tuy nhiên, mỗi lần chiếc nhẫn được sử dụng, nó chỉ được áp dụng cho một cây đũa phép tại một thời điểm, và anh sẽ phải chờ một giờ trước khi anh có thể thay đổi nó. Nó cũng mang những hạn chế của việc đòi hỏi mana để sử dụng, nhưng nó vẫn là một mặt hàng rất có giá trị.

Do sự hiếm có của nó, rất ít người trong guild "Ainz Ooal Gown" sở hữu nó, và cái mà Ainz được để lại là của Amanomanohitotsu, khi anh ta rời khỏi trò chơi.

Eh, từ bây giờ có vẻ như không còn cách nào khác, để tôi sẽ cần sử dụng cây đũa phép đó, nên tôi không nên bận tâm quá nhiều. Nhắc mới nhớ, tôi mới nhận ra rằng khi tôi che mắt lại, có vẻ như cô ấy đang tôn trọng tôi một cách không bình thường. Với những gì cô ấy nói ... điều đó có nghĩa là tôi đã đạt được sự tin tưởng của cô ấy? Umu. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?

Ainz nhớ lại phản ứng của Neia.

Lòng biết ơn của cô ấy có vẻ chân thành ... nhưng đồng thời cảm giác như cô ấy đang lườm tôi. Có phải vì cô ấy đang sợ hãi không? Làm thế nào về đề nghị cô đeo kính râm hoặc một cái gì đó?

Ainz có thể đã nghĩ thế, nhưng tất nhiên anh ta không thể nói ra điều đó. Trong xe ngựa, cô đã đề cập đến việc đôi mắt đáng sợ của cô.

Nếu một ai đó gặp phải một phụ nữ có mùi cơ thể, họ sẽ phản ứng như thế nào khi bạn nói, "bạn bốc mùi" và đưa cho họ một chai nước hoa?

Có vẻ như tất cả sự tôn trọng mà tôi đã gầy dựng sẽ biến mất và cô ấy chỉ phẫn nộ tôi ...

Ngoài ra, Ainz - Suzuki Satoru, không phải là một người dũng cảm có thể nói những điều như vậy.

Ainz phát hiện một nhóm Demihumans và phóng ra một phép thuật hiệu ứng khu vực trên mặt đất, tàn sát tất cả. Viên dân quân đang đối mặt với họ vẫy tay với anh. Ainz cũng giơ cánh tay lên. Ban đầu, anh chỉ định giơ tay lên, nhưng có khoảng cách giữa họ, nên anh đưa cánh tay lên cao để họ có thể nhìn thấy anh.

Đúng vậy ~ Đó là Vua pháp thuật nhân từ ~ Hãy nhận sự biết ơn của tôi ~ nói về điều gì, ma thuật phục sinh làm cho mọi người phát điên hoặc hành động kỳ lạ? So với điều đó, sẽ tốt hơn nếu đó chỉ là cảm xúc của cô ấy ...

AInz nghĩ về Neia.

Nó cảm thấy lạ lùng bất kể anh nghĩ thế nào về nó. Cô đã hoàn toàn bình thường khi anh chia tay với cô, nhưng cô đã kết thúc như thế sau khi được đưa trở lại cuộc sống.

Cô ấy có điên không? Tôi có nên chữa lành cô ấy bằng phép thuật không? Có một chút lo lắng nếu đó là một tác dụng phụ của việc hồi sinh. Thời gian trôi qua, nếu bản chất con người bị bóp méo, tôi không muốn kiểu mở rộng này

Có một lực kỳ lạ trong đôi mắt sát nhân của Neia, một tia sáng dữ dội, dữ tợn làm anh sợ hãi.

Thật tệ khi cô ấy nhầm tôi vì công lý, huh. cô có thể phục hồi sau khi cô nghỉ ngơi không.

Ainz hướng ánh nhìn về trại Demihuman.

Một nửa trong số đó đã bị phá hủy, và Soul Eaters đang di chuyển một cách uể oải trong số những người chạy trốn. Ngay cả điều đó cũng đủ để những Demihumans sụp đổ trong từ cái chết tức thời của họ. Soul Eaters ăn linh hồn của họ để trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi Soul Eaters xuất hiện trong YGGDRASIL, chúng hầu như luôn luôn gặp ở mọi cấp độ, vì vậy cơ hội của một người chơi bị hạ bởi một hiệu ứng chết ngay lập tức sẽ chỉ là một phần một trăm hay ít hơn. Đó là lý do tại sao khả năng đặc biệt này của Soul Eaters hiếm khi có cơ hội được sử dụng.

Tuy nhiên, lần này lại khác. Đây là cơ hội hoàn hảo để thể hiện nó.

"Linh hồn, huh... ồ không. Ta nên thử nghiệm điều này. "

Ainz đột nhiên đáp xuống. Sau đó, ông đã sử dụng kỹ năng của mình để tạo ra undead tầng trung để chế tạo Soul Eater.

Đi.

Sau khi anh ra lệnh, Soul Eater ngay lập tức bắt đầu di chuyển. Cùng lúc đó, anh cũng ra lệnh cho các Soul Eaters khác, những con đã phá hủy Demihumans từ bên ngoài.

Cung cấp linh hồn cho Soul Eater mới được tạo ra.

Undead tạo ra với xác chết đã không biến mất với thời gian trôi qua. Nhưng tại sao họ không biến mất?

Nếu không phải vì họ đang sử dụng xác chết như một phương tiện, mà là linh hồn, điều đó có nghĩa là những Soul Eater đã ăn linh hồn sẽ không biến mất? ... Chà, ngay cả khi tôi tìm thấy câu trả lời, mình cũng không biết phải áp dụng nó ở đâu. Tuy nhiên, biết là tốt hơn là không biết.

Anh bay lên trời một lần nữa, và xác minh rằng thành phố đã được an toàn. Hầu hết các Demihumans đáng lẽ phải bị xóa sổ ngay bây giờ, nhưng anh ta phải cẩn thận, chỉ trong trường hợp.

Muu, người phụ nữ khó chịu đó. Phớt lờ cô, phớt lờ cô.

Ainz rời xa Remedios và bay đi nơi khác.

Khi Ainz bay, anh có thể nghe thấy tiếng cổ vũ đến từ bên dưới anh, và Ainz đáp lại bằng cách vẫy tay. Sau khi xác minh rằng không còn Demihumans nữa, cuộc chiến đã kết thúc, Ainz bắt đầu đi đến căn phòng chiến tranh. Anh sẽ cần rất nhiều thời gian để trở về Nazarick và quan tâm tất cả các cuộc họp gây phiền nhiễu.

"Mình cần xử lý chuyện này một cách đúng đắn..."

Một sự đột biến nghiền nát của sự lo lắng tràn ngập vào anh ta, và sau đó sự ức chế cảm xúc của anh đã trấn tĩnh anh. Điều duy nhất còn lại là cảm giác lạnh lẽo trong trái tim anh.

Cần phải sử dụng tin nhắn để nói với Demiurge gặp mình ở Nazarick.

-

Một khi Ainz đã đi nước cờ của anh, chiến thắng là quá dễ dàng. Sau khi quét sạch các Demihumans tấn công thành phố và hoàn thành một vài thứ khác, Ainz trở về phòng riêng của mình.

Vì Ainz đã tự mình phá hủy trại của Demihuman, nên những chiến lợi phẩm từ những Demihumans sẽ thuộc về anh ta. Ném chúng vào Exchange Box sẽ mang lại một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, nếu ông giành riêng tất cả, thiện chí mà anh đã gầy công xây dựng có thể sẽ làm mất giá trị của nó. Đó là trường hợp, anh nên viết nó như một sự đầu tư và đưa tất cả cho Thánh quốc. Tất nhiên, có thể có những thứ phép thuật có giá trị trong số đó, và anh ta không có ý định từ bỏ chúng.

Bình thường, Ainz đã tự mình đi đến trại và sử dụng 「Greater Magic Vision」, 「Detect Magic」(Tầm nhìn ma thuật rộng , Phát hiện Ma thuật) và những phép thuật khác để kiểm tra hiện trường, nhưng anh cảm thấy rằng không cần thiết phải làm như vậy. Ngoài ra, Demiurge cũng đã nghiên cứu trước những vật phẩm ma thuật mà các Demihumans sở hữu trước đó. Ngay cả khi có vài thứ chưa được nghiên cứu, chắc chắn không có thứ gì có thể gây hại cho Ainz. Nếu có, thì nó sẽ bắt mắt hơn.

Sau đó, anh ta đã đi lấy lại các trang bị từ ba Demihumans đó. Đúng như dự đoán, không ai dám đánh cắp các xác chết, và vì vậy Ainz đã thu hồi vật phẩm phép thuật của họ mà không có sự cố. Tất nhiên, anh có ý tưởng về những thứ đó mạnh mẽ như thế nào từ mana mà chúng có được, nhưng anh ta vẫn hy vọng cho một cái gì đó kì quái hoặc bất thường.

Anh đổ chúng lên giường và chuẩn bị điều tra ma thuật của từng trang bị, nhưng anh có điều gì đó anh cần phải làm trước

"Và bây giờ"

Anh cố tình làm ồn.

Một phần là để tạo hưng phấn mình lên, nhưng nó còn có một ý nghĩa khác

Có một điều anh cần phải làm trước khi gửi cho Demiurge 「Message」

Ainz lấy ra một cuộn giấy, Demiurge-brand, và tạo ra một câu thần chú, ở đó một đôi tai thỏ mọc lên từ đầu Ainz.

Anh ta sử dụng chúng để kiểm tra âm thanh gần đó, và có vẻ như không có ai che giấu anh ta. Tuy nhiên, điều đó không đủ để khiến anh thoải mái. Xét cho cùng, các phép thuật như phép thuật bậc hai 「Silence」, có thể loại bỏ âm thanh, và cũng có kỹ năng của đạo tặc, nên còn quá sớm để có thể kết luận rằng không có ai xung quanh chỉ bởi vì anh không nghe thấy gì cả

Nhờ trang trại của Demiurge, cho phép dễ dàng thu thập nguyên liệu thô, mình có thể sử dụng cuộn một cách dễ dàng hơn. Việc đổ một lượng lớn sản phẩm vào trong Exchange Box (Hộp chuyển đổi) có nghĩa là chúng ta có thể kiếm lại số tiền vàng đã chi cho các cuộn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Mình đã nghĩ về điều này trước đây, nhưng mình có một cảm giác tốt về những cách khác nhau mà Nazarick đang phát triển.

Họ vẫn có thể sử dụng giấy da thông thường từ thế giới này cho các phép thuật bậc nhất như 「Rabbit's Ear」. Mọi người cần vật liệu từ YGGDRASIL để đi đến những nơi cao hơn. Tuy nhiên, một phần của vấn đề nguồn cung cấp đã được giải quyết.

Mặc dù đúng là chúng chỉ được sử dụng để thay thế cho tầng thứ ba, những đóng góp của Demiurge đã rất tuyệt vời. Điều đầu tiên và không thể tranh cãi nhất là khi xem xét tất cả mọi thứ đã được thực hiện cho đến bây giờ, anh rất xứng đáng cho việc khen thưởng những công việc của mình. Tiếp theo sẽ là Albedo - quản lý hoàn hảo của Nazarick.

Sau đó Ainz tiếp tục sử dụng kỹ năng của mình để tạo ra undead thấp hơn và đưa ra một Wraith.

Kiểm tra môi trường xung quanh và xem có ai đang theo dõi không.

Sau khi nhận được lệnh, Wraith rời khỏi phòng mà không mở cửa. Wraiths có cơ thể astral có thể di chuyển thẳng qua các bức tường và xyên qua những trở ngại như vậy. Tuy nhiên, có một giới hạn tùy thuộc vào độ dày của những bức tườn, nhưng độ dày của các bức tường mỏng của căn phòng không có vấn đề gì với nó.

Ainz tập trung vào tai anh ta vừa mọc lên.

Ngay cả khi có một tên trộm khéo léo đang chờ đợi, có lẽ anh sẽ bất động nếu một sinh vật Undead đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là nếu nó bị bao quanh bởi một luồng khí khủng bố? Ngoài ra, họ sẽ cần một khả năng che giấu mà có thể ẩn chúng khỏi phát hiện bởi một Wraith. Tất nhiên, việc đánh lừa undead cấp thấp là dễ dàng, nhưng nếu ai đó thực sự sở hữu những khả năng này, thì họ có rất nhiều khả năng khủng bố.

Ainz kết luận rằng không thể có một người như vậy. Nếu có một người như thế ở quốc gia này, thì họ đáng lẽ phải có họ tham gia vào hai trận chiến trước đó.

Mặc dù vậy, mình không thể loại trừ khả năng một người như thế, có thể đang cảnh giác và nằm chờ đợi. Tuy nhiên, với sự đặc biệt của người phụ nữ đó, không thể nào ... nếu có ai đó như thế, Demiurge sẽ không không thông báo như bình thường về họ cho mình.

Nó không phải là bất thường. Khi anh nghĩ về những từ đó, Ainz tự hỏi, liệu đó có phải là một trường hợp khác không?

Chắc chắn Demiurge sẽ không cảm thấy rằng Ainz sẽ hiểu ngay cả khi anh ta không nói gì cả, đúng không?

... À, tôi càng nghĩ về nó, dạ dày của tôi càng đau hơn ...

Nếu một sai lầm như vậy đã xảy ra, thì anh nên tập trung quyết tâm của mình, ngồi xuống cùng Albedo và Demiurge để trò chuyện.

Một lúc sau, các undead quay về.

"Có ai ở đây không?"

Các undead đều trả lời không. Tai của Ainz cũng không có bất kỳ âm thanh đáng ngờ nào.

"Là vậy sao. được rồi hãy ẩn trong các bức tường và để ý xung quanh.

Sau khi quan sát undead đang di chuyển vào bức tường, Ainz tập trung tinh thần.

Bây giờ,việc tiếp theo mình sẽ cast「Message」.

Đó là một điều đơn giản, nhưng anh không thể tự mình làm điều đó.

Nó giống như một nhân viên biết anh sẽ bị sếp mắng sau khi trở về văn phòng.

Sau khi cổ vũ bản thân, anh ta đã gửi một「Message」 cho Demiurge. Anh đã luyện tập những gì anh muốn nói trong đầu anh vô số lần và chạy quá nhiều mô phỏng. Tất cả những gì anh phải làm bây giờ là nói điều đó.

Tuy nhiên, 「Message」 được kết nối trước khi anh có thể thở sâu để giảm bớt căng thẳng của mình, hay đúng hơn, thực tế không có sự chậm trễ nào giữa việc sử dụng phép thuật và mở một kênh tới Demiurge. Câu trả lời là quá nhanh.

"Demiurge, phải không?"

『Thật vậy, Ainz-sama.』

"Umu." Anh đã luyện tập rất nhiều lần. Tất cả những gì anh phải làm bây giờ là nói điều đó.

"... Ta đã tự hỏi nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào về những hành động không giống nhau của ta từ báo cáo, và vì lý do đó ta đã liên lạc với anh. Trong khi ta hiểu những gì anh muốn nói, ta cảm thấy rằng Albedo cũng phải có mặt nếu có những câu hỏi chi tiết. Quay trở lại Nazarick ngay bây giờ. Ta sẽ quay trở lại theo cách tốt nhất. Chúng ta sẽ gặp nhau trong nhà kho trên mặt đất. "

"Đã Hiểu. Sau đó, thần sẽ liên lạc với Albedo. 』

Anh ngay lập tức cắt bỏ "Thông điệp". Sau đó, Ainz thở dài.

Ahhh, thật tuyệt. Anh ta không có vẻ điên rồ. Ahhh, điều đó thật đáng sợ.

Mình nên làm gì nếu một cấp dưới tài năng nổi giận với mình, anh đã nghĩ. Trái tim Ainz tràn đầy sợ hãi; để đặt mình thoải mái, anh ta chuyển sức mạnh mới vào cơ thể chùn bước của mình và nhìn chằm chằm vào bức tường.

Nhiệm vụ của Wraith đã hoàn thành. Nhờ có ngọn lửa thân thiện, anh có thể tiêu diệt các undead giống như Shalltear đã làm, nhưng không cần phải lãng phí sức lực của mình. Ra lệnh nó để trở về cũng là một nhiệm vụ đơn giản. Ngẫu nhiên, cũng không cần phải nói; anh ta có thể đơn giản đưa ra một mệnh lệnh bằng tinh thần. Bằng cách đó, anh ta có thể phá vỡ mối liên kết giữa chúng.

Điều đó nói rằng có vô số liên kết như vậy kéo dài từ E-Rantel. Ở đó, anh không tự tin khi có thể đưa ra một thứ tự rõ ràng mà không ra lệnh trực tiếp. Đó là sự thật. Tuy nhiên, Ainz đã tạo ra rất ít undead ở nơi này, vì vậy việc ban hành một lệnh rõ ràng sẽ đơn giản.

Biến mất. Bây giờ, trở về Nazarick ...

Sau đay sẽ là một nhiệm vụ rất đáng sợ, một nhiệm vụ lừa dối phải được hoàn thành. Anh sẽ thích người khác xử lý nó nếu có thể, nhưng điều đó là không thể, Bên cạnh đó, anh có thể giao nó cho ai?

Anh chạm vào các vật phẩm ma thuật từ ba Demihumans trên bàn với hy vọng xóa bỏ sự bất an của anh.

Fufu. Chúng yếu, chúng rẻ, nhưng có được các vật phẩm ma thuật trong thế giới này khiến mình hạnh phúc ... ừm, có lẽ mình không hạnh phúc như Pandora, nhưng mình cảm thấy mình cũng thích thú vật phẩm, huh ?(cha nào con nấy haha)

Việc đầu tiên anh làm là thẩm định các vật phẩm ma thuật thuộc về Demihuman bốn tay. Trong số đó, là băng tay đã bảo vệ chống lại cái chết của Ainz, và tên của nó là Deathguard Armband. Nó có thể cấp khả năng miễn dịch cho phép thuật tử thần một lần một ngày.

Ainz nhặt nó lên và xoay nó trong tay vài lần, rồi đặt nó lên bàn.

Nhàm chán. Phải chi có những vật phẩm tốt hơn. Bây giờ thì

Ngay khi anh định chuẩn bị, anh nghe thấy âm thanh gõ cửa. Một giọng nói từ bên ngoài nói, "Bệ hạ, thần là hộ vệ Neia Baraja."

Anz ngay lập tức bắt đầu kiểm tra trang phục của mình. Sau đó nhìn xung quanh và xác nhận rằng mình có đang đang tương xứng với vị vua tuyệt đối của Vua pháp thuật. Sau đó từ từ ngồi xuống ghế và chọn tư thế thứ hai mươi tư từ các thế của nhà vua.

"Vào đi"

Anh đã cố gắng hết sức để nói bằng một giọng nói nặng nề, thấp. Sự thay đổi cao độ này cũng là kết quả của việc thực hành tập luyện lặp đi lặp lại.

Cánh cửa mở ra, Neia bước vào, vết thương của cô giờ đã hồi phục, bước vào phòng và cúi đầu chào anh.

"Thần rất biết ơn khi được phép vào, Bệ hạ. Thần đã đến đây theo nhiệm vụ của mình như là một hộ vệ. "

"Umu. Ta mừng vì cô đã đến, cô Baraja. Nhưng không cần phải hoàn thành nghĩa vụ hộ vệ của cô ngày hôm nay. Trong khi vết thương của cô có thể đã lành, thì sự mệt mỏi của trận chiến phải ... "

Ah, nó đã được chăm sóc, Ainz nghĩ. Bình thuốc anh đã sử dụng lúc đó là loại thuốc đã loại bỏ cả sự mệt mỏi và vết thương. Đó là một loại thuốc mà Nfirea, người có làn da khô khốc và thô, đã được ca ngợi lên tận mây.

"Tôi có thể thực hiện nghĩa vụ của mình như hộ vệ nhờ sức mạnh của Bệ hạ. Ngoài ra, tôi rất vui khi được phép ở bên cạnh Ngài. "

Neia mỉm cười, hay là một nụ cười khác? Cơ thể của một người sẽ tự nhiên bước vào phòng thủ khi đối mặt với một nụ cười thù địch hay ác độc, nhưng sự điềm tĩnh của Ainz không thể phá vỡ được.

"...Là vậy sao. Tuy nhiên, ta phải trở về Vương quốc Sorcerous trong một thời gian để xử lý một số nhiệm vụ quan trọng. Ta xin lỗi vì đã lãng phí chuyến đi của cô. "

"Tôi hiểu..."

Trông cô có vẻ rất thất vọng, nhưng cô ấy trông không hề dễ thương chút nào. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là cô đang trừng mắt nhìn anh. Tuy nhiên, Ainz đã nghĩ ra cách để đối phó với Neia.

Tất cả những gì anh phải làm là nhắm mắt lại. Bằng cách đó, đôi mắt cô sẽ không làm anh sợ thêm nữa.

"Nhắc mới nhớ, tôi rất vui vì thấy cô khỏe mạnh, cô còn sống, cô Baraja."

"Cảm ơn rất nhiều, thưa Bệ hạ! Tất cả điều này là nhờ sức mạnh của Ngài. Đặc biệt, không có bộ giáp này tôi có thể đã không thể chịu đựng được cho đến khi Bệ hạ đến. "

Nhưng cô đã không chịu được, cô đã chết ... tốt, tất cả đều tốt đẹp. Nghĩ lại thì, mình nghe nói cô ấy đang chiến đấu trên tường thành, nên cô ấy có thể bảo vệ được bộ giáp mà chống lại các đòn tấn công tầm xa là lựa chọn đúng đắn!

"Fufu. Thật vui khi được nghe điều đó. Còn cây cung thì sao? Cô đã thể hiện sức mạnh của nó với công chúng? "

"Vâng ... nhiều người đã thấy sức mạnh vĩ đại từ cây cung ... mặc dù, tất cả bọn họ đều đã chết rồi."

"Sao!? -Tôi hiểu rồi, vậy đó là những gì đã xảy ra. Xấu hổ làm sao."

Anh lại thất bại. Ainz tràn đầy cảm giác hối tiếc sâu sắc. Nếu tất cả mọi người nhìn thấy nó đã chết, nó không khác gì khi không ai nhìn thấy nó cả. Có lẽ mình nên từ bỏ việc cố gắng quảng cáo vũ khí Rune, Ainz nghĩ. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng đó phải là một cơ hội. Ngay cả khi kế hoạch này thất bại, điều đó không có nghĩa là tôi đã mất mọi thứ, và sẽ có những lợi ích to lớn nếu nó thành công.

"Tôi chắc chắn rằng nếu không có các trang bị mà Bệ hạ cho tôi mượn, tôi cũng sẽ ở trên thiên đường như những người khác ... cảm ơn Ngài rất nhiều, Bệ hạ."

Ainz cảm nhận rằng lời nói của cô xuất phát từ trái tim, và vì thế Ainz nghĩ, làm tốt lắm. Tất nhiên, anh không thể diễn tả cảm xúc đó. Dù sao thì anh vẫn phải cho cô thấy sự bình tĩnh của người cai trị.

"Cô không cần quan tâm. Cô chỉ cần biết rằng đó là trách nhiệm của ta để bảo vệ người đi theo mình."

Ainz mở to mắt để theo dõi phản ứng của cô ấy .. Khuôn mặt của Neia hơi vặn vẹo khi cô nghe thấy từ "người đi theo". Nó có lẽ không phải là giận dữ, nhưng nó cảm thấy như một loại bất hạnh. Nếu thái độ hiện tại của cô và dòng chảy của cuộc trò chuyện là đáng tin cậy, đó không phải là trường hợp.

Nói cách khác, mở mắt là một sai lầm. Ainz nhắm mắt lại.

"Cảm ơn rất nhiều, thưa Bệ hạ. Ngoài ra, những người mà Bệ hạ đã cứu cũng muốn tôi bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Ngài. "

"Ho..." Được rồi! Ainz cố gắng che giấu cách anh cảm nhận. Cô không cần phải bận tâm về nó. Ta chỉ đơn giản ra để cứu họ vì họ đã ở đó. Tuy nhiên, ta hy vọng họ sẽ không mong đợi sự may mắn này để lặp lại lần nữa, ta đã sử dụng khá nhiều mana trong trận chiến này, vì vậy ta có thể không có khả năng giúp vào lần sau, cô biết chuyện đó không? "

"Hiểu rồi, tôi sẽ truyền tải thông điệp của Ngài cho họ."

"Ahh. Tuy nhiên ... đúng vậy. Xin hãy thông báo cho những người này rằng ta vui mừng nhận được lòng biết ơn của họ ... và bây giờ, cô Baraja, ta xin lỗi nhưng ta thực sự phải đi. Sau này - à, cô có thể quay lại sau bốn giờ nữa không? "

"Vâng! Không có vấn đề gì cả! Vậy, xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ! "

Neia rời khỏi phòng, và Ainz mở mắt ra.

Hm. Lòng biết ơn của cô ấy có vẻ là thật. Có vẻ như cuối cùng mình đã có một người. Không, như là nói đi, một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất. Mình có nên đưa ra các loại thuốc chữa bệnh miễn phí như quảng cáo không? Điều đó sẽ khiến mình có thêm lòng biết ơn ... nhưng nó có thể bù đắp cho sai lầm với vũ khí rune không?

Ainz lấy ra lọ thuốc tím.

Đây là thuốc của Nfirea. Chất lượng của nó hơi kém hơn so với mức thấp của YGGDRASIL, và nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, các hiệu ứng của nó có thể bắt kịp trong tương lai, hoặc anh có thể kết thúc việc tạo ra các loại thuốc màu đỏ của YGGDRASIL.

Sẽ rất lãng phí khi truyền bá tin tức về thuốc màu đỏ của YGGDRASIL không vì lý do gì, vì vậy mình không sử dụng chúng ... Còn một chuyên nữa đó là mình không biết liệu những người quen với thuốc màu xanh có thể chấp nhận thuốc tím hay không. Sử dụng và kiểm tra chúng ở đây nghe có vẻ giống như một kế hoạch tốt.

Vào lúc này anh muốn để Nazarick độc quyền những thứ thuốc mà Nfirea và bà của anh ta đã làm. Anh không có kế hoạch phân phối công nghệ. Tuy nhiên, kế hoạch đó có thể thay đổi trong tương lai và thời điểm thích hợp anh có thể bán loại thuốc đó. Nó sẽ là tốt để đẩy cho tình hình như vậy.

Điều này thật phức tạp. Sẽ những công lao và nhược điểm đến từ hai phía ...

Thành thật mà nói, thực tế là anh ấy đang thảo luận về đời sống tình dục của anh ấy với mình đang gây ra cho tôi rất nhiều vấn đề. Ý mình là, ít nhất là họ không làm điều đó trước mặt tôi, nhưng sẽ không thật sự tôt nếu như từ ngữ của anh ta đều nói về vợ anh ta?

Ngay từ đầu, tại sao Nfirea lại thảo luận chuyện này với mình? Có phải vì anh ta không có người thân nam giới nào và ở xa thành phố anh ta đã sống cho đến bây giờ, nên anh ta nghĩ rằng anh ta không có ai để nói chuyện? Đối với tất cả những gì mình biết, anh ấy có thể nghĩ rằng Narberal và tôi có mối quan hệ như thế.

Nhưng anh ta nên biết rằng tôi là một skeleton ...

Trong khi Ainz đã nghĩ đến việc theo dõi cuộc sống tình dục của họ để thỏa mãn sự tò mò của mình, anh cảm thấy rằng làm như vậy sẽ thay đổi thái độ của mình đối với hai người họ, vì vậy anh đã kiềm chế cảm xúc. Tuy nhiên, mỗi khi Nfirea đến để thảo luận điều đó với anh, phải mất rất nhiều công sức để ngăn chặn sự tò mò thoáng qua trong đầu anh.

Mình nhớ điều gì đó về việc đó vì cảm thấy nó rất tốt, vì anh ấy được yêu cầu làm điều đó rất nhiều lần ... có thể đó là lý do anh ấy tạo ra rất nhiều loại thuốc, một loại bổ sung dinh dưỡng nào đó, theo mình nghĩ vậy, và sau đó đưa nó cho tôi là vì ...

Trong mọi trường hợp, anh đã quyết định đưa nó cho hai Lizardmen để họ sẽ làm việc chăm chỉ và tạo ra những đứa trẻ ưu tú hơn.

Sự phát triển của công nghệ sẽ được áp dụng cho quân đội trước, sau đó là quan hệ tình dục và điều trị y tế. Đây có phải là sự thật không? ...uầy đã đến lúc quay trở lại.

- Hết chương 1 -

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 2: Phần 1:Ainz "Tạch" :V

Có bốn người ngồi trong phòng .

Gồm hai thánh kỵ sĩ, họ đã trở về sau trận chiến đấu và được bao bọc bởi bộ giáp nhuốm đầy máu,đó là Remedios Custodio và Gustav Montagnes. Còn có một người phụ trách như một priest (linh mục) còn sống sót, một người đàn ông trung niên có thể dùng ma pháp cấp ba tên là Siliaco Naranho. Và cuối cùng là hoàng tử Caspond Bessarez.

Hai trong số họ đến từ chiến trường và một người thì chịu trách nhiệm việc chữa trị những người bị thương. Điều đó làm cho căn phòng của hoàng tử Caspond bị tràn đầy mùi tanh của máu .

Tại thời điểm này Remedious cũng không tháo mũ sắt của mình ra. Bình thường sẽ xem đó không phải là một nghi thức thích hợp khi đến căn phòng của một hoàng tử, điều đó thậm chí có thể được coi là bất kính nhưng Caspond không có vẻ bực tức gì về điều đó và ông tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh.

Cùng lúc đó, không khí trong phòng thật tồi tệ , mặc dù không phải vì các vấn đề nêu trên. Thật sự thì căn phòng đầy mùi hôi tanh của máu nhưng lí do thật sự là đó là tâm trạng của họ . Nó nặng nề đến nổi dường như nó có thể dập tắt những tia mặt trời xuyên qua cửa sổ.

Đây không phải trạng thái của những con người đã đánh bại một khó khăn áp đảo và tiến đến chiến thắng nên có.

Caspond là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Thật ra ai khác có quyền nói trước ngoài ông ấy chứ ?

"Cho ta biết về thiệt hại quân số của chúng ta''

"4000 trong số 6000 quân nhân chúng ta mang ra chiến trường đều đã chết hoặc bị thương"

"Tôi có thể bổ sung lời của phó đội trưởng, còn có khoảng một nghìn người bị thương đang được chữa trị bởi các priests. Nhưng một nữa trong số họ đã chết vì chúng tôi không tới kịp"

"....Có khoảng một nữa số Thánh kỵ sĩ sống sót, và tám priests đã chết "

Caspond nhắm mắt lai và lắc đầu sau khi nghe Gustav nói.

" Chống lại một đội quân bán nhân loại như thế .....Trong khi chúng ta không thể nói thiệt hại như thế này là một điều tốt, Nhưng liệu chúng ta có nên cảm thấy biết ơn vì đó là tất cả những gì chúng ta mất? Hay chúng ta nên cảm thấy tiếc thương cho những người đã ngã xuống?"

"Là vế sau" - giọng nói nhỏ của Remedious cắt ngang lời nói của Caspond.

" Tất nhiên là vế sau rồi "

"...Đội trưởng Custodio nói đúng chúng ta nên đau buồn khi chịu một thiệt hại nặng nề như vậy"

Gustav và Siliaco cuối gầm mặt xuống khi họ nghe thấy những lời của Custodio.

Họ biết rằng chống lại đội quân mạnh mẽ gồm 40 000 Demihuman , thì đó là một điều kì diệu khi đội quân giải phóng Thánh Quốc có quân số bị áp đảo hoàn toàn lại có nhiều người sống sót đến vậy, mặc dù họ đã làm được . Tuy nhiên, nói những điều như thế sẽ gây rối loạn và sẽ có kết quả không tốt , vì vậy họ không có lựa chọn nào ngoài nói như vậy.

"Có phải Vua pháp thuật là người đã đánh bại những lực lượng Demihuman chủ chốt trong hàng ngũ của bọn chúng không ?"

"Vâng, chỉ có vài nhân chứng báo cáo lại giữa sự hỗn loạn của việc bảo vệ tường thành nên chúng tôi không chắc vài chi tiết, nhưng có những tin đồn về những sinh vật undead đã tiêu diệt đội quân Demihuman "

"Ta hiểu rồi, điều đó đúng với những gì tôi nghe về Vua pháp thuật. Vậy là ông ta đã dùng những undead ông ta tạo ra để dọn sạch đám Demihuman. Xóa sổ một đội quân lớn như vậy, hmm? Trong trường hợp đó chúng ta có thể kết luận rằng Vua pháp thuật có thể đánh bại Jaldabaoth, phải không?"

Ông đưa mắt nhìn Remedious chằm chằm , nhưng cô ấy đơn giản chỉ cắn môi và im lặng. Hào quang xung quanh Thánh kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc làm cho cô ta thành một nỗi khiếp sợ đối với những kẻ yếu hơn. Caspond quay đi khỏi cô và nhìn thẳng vào Gustav, Gustav ngay lập tức nhìn lại với một cái nhìn có lỗi trong mắt anh và cúi đầu.

"hahh... Thật sự nó có ổn không khi đặt cược toàn bộ vương quốc vào Vua pháp thuật ? Mặt khác chúng ta có thể nghĩ về việc nên làm gì nếu Vua pháp thuật bị Jaldabaoth đánh bại? Ai có ý kiến về việc chúng ta nên làm gì nếu điều đó xảy ra không? "

Không ai trả lời ông ta cả. Ngay giữa lúc này, Remedious lên tiếng

"Trong trường hợp đó, kêu gọi Momon giúp thì thế nào ?"

Ba người còn lại nhìn nhau với một ít biểu cảm trên mặt họ.

Remedious thấy rằng đó là một ý kiến hay, cau mày

"Chuyện gì vậy? Ai có ý kiến nào tốt hơn không? Điều đó tốt hơn sinh vật undead chết tiệt kia phải không?"

"...Đội trưởng, chúng ta đang nói về việc sẽ làm gì nếu Vua pháp thuật chết. Trong tình huống đó đi đến Vương quốc Sorcerer để xin thêm sự trợ giúp thật sự rất mạo hiểm

".. Việc đó không cần thiết" Siliaco vừa nói vừa vuốt ve ria mép màu trắng của ông.

"Xin thứ lỗi một chút, ngài phó đội trưởng . Ý kiến của đội trưởng có vẻ mạo hiểm tuy nhiên nó cũng không phải là một ý kiến tồi phải không? Sẽ thế nào nếu chúng ta nói dối về việc Vua pháp thuật đã bị Jaldabaoth bắt và buộc Momon phải tới?"

"Ngài linh mục, việc đó thật sự quá nguy hiểm. Ngay cả khi Momon đánh bại Jaldabaoth, việc phát hiện ra lời nói dối đó có thể gây ra chiến tranh. Ngay cả khi mọi việc suôn sẻ thì ấn tượng của đất nước chúng ta với vương quốc Sorcerer sẽ bị rớt xuống tận đáy. Và nếu mọi thứ tệ đi, rất có thể Momon sẽ trở thành Jaldabaoth thứ hai và dẫn dắt quân đội undead vào trong đất nước của chúng ta".

"Chính xác là vậy, và điều tồi tệ nhất là Vương quốc Sorcerer sẽ có một lí do chính đáng để chống lại chúng ta".

Remedious hơi nghiêng đầu khi nghe Caspond giải thích.

"Chúng ta không nằm sát gần với Vương quốc Sorcerer nên nó ổn phải không? "

"Đội trưởng Remedious, đừng nghĩ về những thứ nguy hiểm như vậy, ta sẽ không chấp nhận bất kì ý kiến nào có thể gây nguy hiểm cho chúng ta.... Nói là như vậy,nhưng ta không có bất kì ý kiến nào tốt cả. Còn hai ngươi thì sao?"

Siliaco và Gustav cũng không thể nghĩ ra bất kì điều gì.

Căn phòng lại chìm vào im lặng

Cuối cùng, Caspond lặng lẽ lên tiếng

"...Tạm thời, hãy để mỗi người tự suy nghĩ thêm về vấn đề đó . Sẽ không có bất kì vấn đề gì nếu Vua pháp thuật có thể đánh bại Jaldabaoth." Caspond đan hai tay ông ấy lại với nhau "Hãy nói về vấn đề khác. Còn về khẩu phần ăn mà các Demihuman mang theo? Liệu chúng ta có thể ăn chúng được không? Và nếu chúng ta có thể tiêu thụ chúng , thì sẽ trụ được thêm khoảng bao lâu?"

Thường thì chúng sẽ thuộc về Vua pháp thuật kể từ lúc ông ta đánh bại đội quân Demihuman. Nhưng ông đã nói rằng ông cho họ toàn quyền phụ trách lượng lương thực đó

Gustav trả lời, anh được phân công cho tất cả những nhiệm vụ như thế

"Thưa Điện hạ. Có vẻ có rất nhiều thứ như bánh mì và rau củ mà chúng ta có thể ăn. Nhờ vào cuộc tấn của các sinh vật undead của Vua pháp thuật mà chúng ta có thể chiếm chúng nguyên vẹn và đang trong tình trạng tốt. Thêm vào đó còn có những thực phẩm mà chúng ta cần điều tra sâu hơn ví dụ như những rau củ có mùi chua và những thứ đại loại vậy"

Bảo quản thức ăn là một thứ rất phổ biến ở Thánh quốc, Tuy nhiên, đây là lương thực thuộc về Demihuman, vì vậy chúng có thể được phân loại đanh cho loài ăn thức ăn thối rữa, đó là lí do tại sao Gustav nói họ cần điều tra sâu hơn.

"Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là thịt"

"Nghĩa là thế nào?"

Khuôn mặt của Gustav có vẻ u tối khi anh ta nhìn vào Caspond

"Một phần của của đống thịt đó có vẻ là thịt người. Kết luận đó xuất phát từ hình dáng của những miếng thịt và chúng tôi không chắc về việc đó. Nếu ăn chúng thì ta có thể biết được. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là không nên thử việc đó nếu ngài không phiền".

"Chúng ta đang nói đến số lượng bao nhiêu thịt?"

Một ánh mắt ghê tởm hiện lên mặt Siliaco.

"Có rất nhiều bán nhân loại ăn thịt. Ước tính một nửa lương thực chúng mang theo là thịt "

"Cái gì? Nửa số lương thực của một đội quân 40.000 lính là thịt???"

Theo giả thuyết nếu một bán nhân loại ăn một kí thịt mỗi ngày đó sẽ là 40 tấn thịt. Nếu lượng lương thực của chúng đủ cho 2 tuần thì đó sẽ là 560 tấn thịt. trong trường hợp đó Vị hoàng tử ôm lấy mặt ông ta.

"...Bao nhiêu trong số đó là thịt người?"

"Chúng thần không rõ . Kiểm tra từng mẫu thịt sẽ tốn rất nhiều thời gian, và nếu chúng không còn ở hình dạng ban đầu....."

"Sẽ thật tệ nếu chúng ta vứt đi thức ăn khi mà tương lai sẽ chẳng sáng lạng gì. Ta muốn tách thịt người ra khỏi các loại thịt khác...Linh mục Naranho ma pháp của ngươi có thể làm được không?"

"Thần xin lỗi thưa Hoàng tử, Chúng thần không thể làm những việc như thế. Thần cảm thấy những đồng môn của thần trong số các thánh kỵ sĩ cũng sẽ như vậy ."

Caspond nhìn thấy Gustav gật đầu và thở dài một cách chán nản.

"Vậy ma Thuật không thể làm gì huh ? Thế còn việc bắt một tên tù binh bán nhân loại và cho nó ăn đống thịt đó để tìm ra?"

"Chúng ta nên để những người chết được yên nghỉ. Nếu đó là thịt người chúng ta nên chôn họ"

"Đội trưởng Custodio nói đúng ....Ngươi nghĩ sao đội phó Montagnes? "

"Vâng, thần đồng ý với đội trưởng . Thần cảm thấy rằng chúng ta sẽ không có đủ thời gian để điều tra từng thùng thịt . Chúng ta nên dành thời gian và sức lực của mình vào những việc khác "

"Ta hiểu rồi. Vậy liên quan đến vấn đề lương thực của bọn Demihuman , chúng ta sẽ vứt bỏ mọi thứ có vẻ nghi vấn. Trong trường hợp đó, vũ khí và áo giáp của bọn chúng thì thế nào ?"

Vua pháp thuật cũng đã cho cho chúng ta toàn quyền với số vũ khí và áo giáp ấy, nhưng ông ấy cũng nói rằng ông ấy cũng sẽ mong đợi thứ gì đó như là lòng biết ơn, vì vậy chúng ta cũng phải dâng lên ông ấy những đồ vật thích hợp khi thời điểm đến.

Nếu họ có thể đánh bại Jaldabaoth hoặc chiếm lại thủ đô hoàng gia, Caspond dự tính sẽ thông báo rằng ông ta sẽ dâng những báu vật của Thánh quốc cho Vương quốc Sorcerous.

"Đầu tiên, thu hồi những trang bị của lũ Demihuman và chôn cất người chết sẽ tốn thời gian, vì vậy chúng ta thậm chí không có thời gian để kiểm định chất lượng của các trang bị...Ngài linh mục, nếu có bất kì undead nào sản sinh ra tại đây liệu chúng có trở thành thuộc hạ của Vương quốc Sorcerous không ?"

Undead dễ dàng xuất hiện ở nơi có nhiều người chết và nơi có hơn 10.000 bán nhân loại chết thì thật hoàn hảo.

Trong lúc được nói tới , một nỗi lo sâu sắc hiện lên mặt Siliaco

"Thần không biết. Thần thật lòng không biết. Nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy thần nghĩ chúng ta nên giải quyết những cái xác và thanh tẩy vùng đất sớm nhất có thể. Thần muốn tự dựa vào sức mạnh của mình nhưng xoay xở theo cách đó là không ổn vì vậy thần cần một vài sự giúp đỡ từ các Thánh kỵ sĩ."

"Ahh, để việc đó cho chúng tôi. Sau tất cả thì chúng tôi được huấn luyện để đối phó với undead"

"Tôi không mong đợi gì hơn từ đội trưởng Remedious, sẽ thật là an tâm nếu như Holy Queen-sama hoặc Kelart-sama đại nhân có ở đây "

Mọi người đều im lặng khi nghe những lời nói của Siliaco thốt ra .

Sau một vài phút mặc niệm, Caspond lên tiếng

"Ah, còn có một vấn đề khác, phó đội trưởng Montagnes. Vua pháp thuật dường như có vẻ muốn mang những trang bị ma thuật về đất nước của ông ta. Vì vật ông ta thu hồi chúng trước. Dĩ nhiên là ông ta sẽ trả lại những thứ gì thuộc về Thánh quốc''

"Thần đã hiểu. Nếu đó là về vũ khí hoặc áo giáp thì thần có thể sẽ biết được. Nhưng thần sẽ gặp khó khăn với những trang bị ma thuật khác. Nếu có ai đó ở đây có hiểu biết về trang bị ma thuật thần muốn họ đứng ra giúp đỡ.''

"Thần có thể giúp đỡ nếu đó là những đồ vật được truyền xuống từ hoàng tộc. Cũng như các Thánh trang bị, tuy nhiên'' Siliaco cuối đầu khi Caspond nhìn ông ta "trong trường hợp đó chúng ta cần những sự giúp đỡ từ người dân. Tuy nhiên việc này thật sự quá bất ngờ . Không, chúng ta nên nói rằng nó còn tốt hơn những gì ta đang hi vọng. Chúng ta nên cảm ơn sức mạnh của Vua pháp thuật vì vượt quá mong đợi của chúng ta."

Không ai lên tiếng phản đối cả . Giữa sự im lặng đó, Caspond lên tiếng lần nữa, như thể ông ta đại diện cho họ

"Thành phố này được cứu khỏi cuộc tấn công là nhờ vào sức mạnh của vua pháp thuật "

Tiếng nghiến răng có thể nghe rõ, và Caspond lo lắng nhìn Gustav.

"Sau chuyện này, ta cần thay mặt Thánh quốc cảm ơn ông ta. Đến lúc đó ta mong các ngươi sẽ có mặt trong bất kì sự kiện nào, được chứng kiến sức mạnh của Vua pháp thuật và đạt được chiến thắng thật sự là một dịp vui "

"Đừng quên là chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức "

Những lời nói của Remediou dường như làm đóng băng không khí trong phòng. Không, có hai người đã bị đóng băng bởi lời nói đó ,Gustav và Siliaco.

Đôi môi của Gustav mấp máy nhưng anh ta không thể tìm ra được lời xin lỗi nào cho sự nổi nóng của cấp trên của anh.

"Đúng là như thế, đội trưởng Remedious , chúng ta không thể thắng trận chiến này nếu không có sự chống trả quyết liệt từ phía các vị và nhân dân "

Caspond nhìn thấy Remedious cúi đầu và ông ấy tiếp tục nói

"Tuy nhiên, sự thật là nếu không có sự giúp đỡ của Vua pháp thuật thì chúng ta đã thua và cũng đúng nếu nói ông ấy có thể tự mình đánh thắng trận chiến này. Ta có sai không?

Remedious giận dữ xé toạc chiếc mũ giáp của cô một cách tàn bạo và ném nó về phía bức tường gây ra một âm thanh lớn.

"Điện hạ, có chuyện gì sao ạ "

Cánh của mở ra và các Thánh kỵ sĩ bên ngoài lao vào căn phòng.

"Không có gì xảy ra cả . Hãy tiếp tục đợi ở bên ngoài "

Đôi mắt của các Thánh kỵ sĩ nhìn qua lại giữa mũ giáp của Remedious và nét mặt của cô ấy, và họ hiểu điều gì đã xảy ra. Sau khi cho biết họ đã hiểu, họ im lặng và rời khỏi phòng.

"Đội trưởng Remedious, đừng nổi nóng, ta yêu cầu ngươi giữ bình tĩnh "

"Làm sao tôi có thể không tức giận cơ chứ ? Mọi kẻ tôi gặp trên đường đến đây đều ca ngợi Vua pháp thuật. Như thể hắn tự mình làm mọi thứ! Không phải hắn chỉ xuất hiện ở giữa cuộc chiến sao? Đã có bao nhiêu người chết trước khi hắn đến? Cái giá của cuộc chiến thắng đó là mạng sống của các Thánh kỵ sĩ, của linh mục, của người già, phụ nữ, đàn ông và trẻ em"

Remedious trừng mắt nhìn Caspond

"Ông ta không thể thắng cuộc chiến này nhờ vào sức của một mình ông ấy"

"ĐỘI TRƯỞNG ! "

Gustav không thể dấu nỗi sợ hãi của mình lâu hơn nữa trước cái cách cư xử của Remedious trước hoàng tử. Remedious chưa bao giờ là con người suy nghĩ trước khi nói, nhưng ít nhất cô ấy đủ thông minh để biết ai là chủ nhân của cô ấy.Tuy nhiên, bây giờ thì mọi thứ đã khác, cố ấy đang như một con thú điên đang bị thương.

"Bộ xương khốn nạn ấy chỉ bây vòng vòng trên trời và khi mọi thứ sắp kết thúc thì hắn xuất hiện. Chẳng lẽ chiến tranh chỉ là trò chơi đối với hắn"

"Đội trưởng Custodio, có vẻ chứng kiến quá nhiều cái chết đã làm cô tức giận. Cô có lẽ nên đi nghỉ ngơi."

Gustav nhìn Caspond bằng một ánh mắt cảm kích trước câu trả lời của ông ta

"Trước lúc đó, có một thứ tôi đã nghĩ đến, tôi chắc chắn rằng tên Jaldabaoth và tên Vua pháp sư ấy là đồng minh của nhau "

Ba người còn lại nhìn nhau

"Ngài có bằng chứng cho việc đó không thưa đội trưởng "

Siliaco lạnh lùng nhìn Remedious. Nếu quan sát những gì cô ấy làm cho đến bây giờ thì rõ ràng là cô ấy nói những lời này vì ghét Vua pháp thuật và muốn hạ uy tín của ông ta. Hiện giờ rõ ràng không phải lúc để quyền lợi cá nhân của bất kì ai làm ảnh hưởng đến quyết định của mọi người.

"Chẳng phải hắn ta là kẻ duy nhất hưởng lợi từ việc này sao? Cả Demihuman và người dân của Thánh quốc đều đã chết. Vương quốc Soccerous đang bào mòn sức chiến đấu của chúng ta để có thể chiếm quốc gia này và các vùng đồi núi xunh quanh bằng một nào đó! Đó là lí do tại sao hắn lại tới đây".

"Ta hiểu rồi, điều đó cũng có lý nếu xét về lợi ích. Hai người các ngươi nghĩ sao?"

Lông mày của Gustav hơi nhăn lại khi anh ta trả lời câu hỏi của Caspond

"Vua pháp thuật đến đây chỉ vì chúng ta đã thỉnh cầu ông ấy. Hơn nữa, để Vua pháp thuật và bọn Demihuman chiến đấu với nhau chẳng phải là ý của đội trưởng sao?

"Đúng là như vậy. Con ả đeo mặt nạ của Blue Rose cũng là mọt trong số chúng. Nếu không phải vì những gì cô ả đó nói, chúng ta sẽ không bao giờ đi tới Vương quốc Soccerous. Nếu không phải vì lời nói đó, chúng ta đã đi đến Pháp quốc(Empire or the Theocracy). Và ai biết được, có lẽ hắn sẽ đến bất kỳ giá nào ngay cả khi chúng ta không nói gì?"

Haaaaah, Caspond thở dài

"Đội trưởng Custodio, những suy luận của Ngài ngay từ đầu chỉ để phục vụ bản thân Ngài mà thôi. Ngài chỉ đơn giản là bóp méo sự thật để thích hợp với những gì ngài nói. Ta nhắc lại rằng Vua pháp thuật từng nói thứ ông ta muốn là những nữ hầu gái quỷ, đúng không?"

"Xin thứ lỗi cho thần vì nói những điều không hợp với một priest (linh mục). Thần có nghe nói những hầu gái quỷ đó khá mạnh mẽ. Trong trường hợp đó, thần hiểu vì sao Vua pháp thuật lại muốn thu phục bọn họ. Quỷ(Demon) thì không cần ăn uống và không có vòng đời giới hạn . Nếu thống trị được một con quỷ mạnh mẽ như vậy có thể sẽ tốt hơn có một đội quân"

"Trong trường hợp đó, Vua pháp thuật chỉ đang hỗ trợ chúng ta chỉ vì ông ấy thấy được giá trị trong việc này. Đó là tư tưởng chung của bất kì vị vua nào"

"Nhưng vẫn chưa có kẻ nào thấy những hầu gái quỷ đó phải không ?"

Remedious thét lên như một người điên, Caspond nhìn cô ây như thể cô ấy là một đứa trẻ đáng thương.

" Đội trưởng Custodio, ta muốn nói lý lẽ với ngươi chứ không phải để cảm xúc chi phối ...nhưng có vẻ ngươi đã mệt rồi. Đi ngỉ đi, đó là lệnh".

Khuôn mặt đỏ rực của Custodio có vẻ như cô ấy đang còn muốn hét lên thứ gì đó . Tuy nhiên Caspond bước tới trước mặt cô ấy và tiếp tục nói

"Hãy đi an ủi những người bị thương . Đó cũng là một phần trong trách nhiệm của người chỉ huy, phải không ?"

"..Thần đã hiểu "

Remedious nhặt cái mũ của cô ta lên và rời khỏi phòng

Không có cách nào để miêu tả sự nhẹ nhõm trong căn phòng sau đó. Nó cảm giác như cơn bão đã qua đi và trộn lẫn với cảm giác nhẹ nhõm của những người sống sót.

Tuy nhiên, vẫn còn có người chưa làm xong việc của mình

"Điện hạ! Thần thành thật xin lỗi vì cách hành xử của đội trưởng"

Caspond cười một cách chua chát với kẻ đang cuối đầu với mình.

"Anh cũng có một thời gian khó khăn. Tuy nhiên, anh có thể nghĩ về tương lai không? Ta thành thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đất nước này sau khi cuộc chiến kết thúc. Chỉ khi chúng ta có thể tìm thấy chị gái của ta, Holy Queen ... những gì đã xảy ra với Holy Queen trong trận chiến Kalinsha? Anh có biết được bất kỳ tin tức gì từ chỉ huy trưởng trưởng Custodio không?"

Gustav là trợ lý cá nhân của Remedios. Do đó, anh ta sẽ có biết được nhiều thông tin khi Remedios nói với Caspond về điều đó.

Thực tế là anh biết nhưng lại hỏi điều này một lần nữa, hoàng tử nghi ngờ rằng Remedios có thể nói dối anh.

"... Thưa Điện hạ, tôi nghe điều tương tự từ chỉ huy trưởng Custodio rằng cô ấy đã nói với Điện hạ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên."

Cô đã bị gửi thổi bay lên bởi sóng chấn động khi cô đến, Holy Queen và em gái của cô,Kelart Custodio, anh không thể tìm thấy họ được. Mặc dù xác chết của các paladin, các mạo hiểm giả và linh mục bị rải rác khắp nơi, cơ thể của hai người đó không có nơi nào được tìm thấy.

"Là vậy sao? Có lẽ ta đã lo lắng quá nhiều ... Chỉ huy trưởng Custodio dường như không phải là một người hay nói ngụ ý. Sẽ tốt hơn nếu họ bị bắt bởi hắn. Nhưng nếu họ bị giết ... vấn đề kế vị sẽ trở nên rất phức tạp."

Giật mình, Siliaco hỏi anh một câu hỏi.

"Caspond-sama, Ngài có cảm thấy mệt mỏi với vị trí của Holy King không?"

"Ngài đang tâng bốc ta à? Sự thật có thể là trường hợp nếu chị ta đã chết vì một tai nạn trong hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác. Phía bắc đang rất khó khăn và phía nam sẵn sàng chiến đấu. Trong trường hợp đó, rất có khả năng phía Nam sẽ hỗ trợ một người nào đó trở thành Holy King. Thành thật mà nói, rất có thể là một trong những quý tộc vĩ đại của miền Nam có thể sẽ trở thành Holy King. "

"Cái Gì!?"

Caspond mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt sốc của SIliaco.

"Ta không nghĩ đó là điều đáng kinh ngạc... trong trường hợp đó, về những gì Phó chỉ huy Montagnes đã nói trước đó, nếu mọi việc suôn sẻ, điều đầu tiên các quý tộc miền Nam sẽ làm là yêu cầu chỉ huy trưởng Custodio chịu trách nhiệm toàn bộ vụ việc và bị giam giữ."

"Tại sao họ muốn làm vậy?"

"Vậy ta hỏi ngài, Phó chỉ huy Montagnes, tại sao họ lại không làm vậy? Có phải một paladin đã thất bại trong việc bảo vệ Nữ hoàng? Và đó cũng không phải là lý do duy nhất. Cô ấy có thể đánh bại một đội quân chỉ với một mình. Trong trường hợp đó, việc thách thức kẻ thù là chiến thuật cơ bản trong chiến tranh, tôi có sai không? "

"Kẻ thù!? Kẻ thù là ai !? "

"Các quý tộc phía Nam chính là kẻ thù. Nói cách khác, phe Holy Queen. Remedios Custodio là một người tâm sự của Nữ hoàng. Chắc chắn những paladin mà cô ấy dẫn đầu cũng sẽ được xem là kẻ thù, tôi có sai không? "

"Trong trường hợp đó, những linh mục mà Kelart Custodio-sama dẫn dắt thì sao?"

"Trong khi có những linh mục leo lên cấp bậc cao nhờ vào mối liên hệ của họ với các quý tộc miền Nam... anh không nghĩ đó cũng là trường hợp sao? Ma thuật của linh mục là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi tôi cảm thấy rằng bất cứ ai biết việc đặt một người nào đó không đủ năng lực trong cấp bậc cao thật sự ngu ngốc, đôi khi mọi người làm những điều mà chỉ có thể mô tả là ngu ngốc."

"Điện hạ ... chúng ta nên làm gì đây?"

"Phó chỉ huy Montagnes, ý anh là sao? Anh có muốn giữ cô ấy khỏi bị giam cầm trong giới hạn cho phép không? Liệu vẫn có thể giữ cho các paladin không bị dính líu đến?"

"Ý tôi là, chúng ta nên làm gì để có một tương lai tốt đẹp hơn cho Thánh quốc."

"... Chúng ta cần tìm em gái ta. Sau đó, chúng ta cần một thành tựu mà tất cả mọi người sẽ chấp nhận là đã cứu quốc gia. Ví dụ, chúng ta chỉ có thể trục xuất kẻ thù mà không dựa vào sức mạnh của phía Nam."

"Không thể nào... chúng ta không thể thắng mà không có sức mạnh của Sorcerer King."

Caspond nhìn Gustav, người đang thú nhận những khó khăn của mình, và nhún vai.

"Tuy nhiên, điều đó phải được thực hiện. Nếu không thì sẽ không có cách nào để ngăn chặn áp lực từ phía Nam sau khi chúng ta thắng. Hm, vâng, hoặc chúng ta có thể gây thiệt hại cho cả phía Nam và phía Bắc. Tất cả những gì quan trọng là sự cân bằng quyền lực cuối cùng được trung hòa". Caspond nhìn lên trần nhà. "Nếu chúng ta chỉ làm một thỏa thuận với phía Nam sớm hơn. Em ấy quá tử tế vì lợi ích của chính mình. Và tôi hiểu làm thế nào tất cả điều này có thể đã xảy ra một người như chỉ huy trưởng Custodio sẽ thấy lo lắng. Xét cho cùng, người duy nhất có vẻ trở nên nổi tiếng trong trận chiến này là Vua pháp thuật. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, Vua pháp thuật có thể sẽ trở thành Vua của Thánh quốc, tôi có sai không?

Hai người kia cảm thấy điều đó là không thể, nhưng không ai trong số họ có thể phủ nhận điều đó.

"Trong trường hợp đó, chúng ta cần phải bắt đầu nghĩ về kế hoạch của chúng ta từ giờ trở đi. Trong khi ta muốn chỉ huy trưởng Custodio ở đây, cô ấy sẽ không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp sao?"

"... Tôi cảm thấy sẽ ổn thôi miễn là nó phù hợp với công lý của đất nước này."

"Ta hiểu rồi... Ta đã suy nghĩ về cách tấn công trại tù. Lý do là"

Caspond bắt đầu giải thích.

Khoảng 100.000 Demihuman đã tấn công đất nước.

Vì họ không nghe thấy bất kỳ chuyển động nào từ các Demihumans chống lại các lực lượng của Thánh quốc, họ ước tính rằng 40.000 Demihuman đã tấn công họ lần này là một phần lớn lực lượng được giao để quản lý các trại tù ở phía Bắc.

"Tôi đồng ý với ý kiến của ngài. Bằng cách tấn công các trại tù không được bảo vệ, chúng ta đều có thể tiêu diệt chúng từng phần và tăng lực lượng của chính chúng ta cùng một lúc. Tôi cảm thấy nó sẽ giết hai con chim với một viên đá."

"Chỉ huy Montagnes, tôi vui mừng khi nghe anh tán thành. Còn linh mục Naranho thì sao?"

Siliaco cũng đồng ý với đề xuất của Caspond.

"Vua pháp thuật ở trong thành phố này. Vì ông ấy có thể giữ an toàn cho chúng ta, ta muốn các paladin tấn công trại tù ... anh có thể làm điều đó không? Ngoài ra, một điều nữa. Ta muốn chỉ huy trưởng Remedios ở lại đây trong khi anh đang chỉ huy cuộc tấn công. Làm cho cô ấy nghĩ rằng cô ấy phụ trách việc vệ sĩ cho ta."

"Cảm ơn rất nhiều, điện hạ!"

"... Ta không nghĩ ta đã nói bất cứ điều gì anh cần phải cảm ơn ta, Phó chỉ huy Montagnes," Caspond nói khi nụ cười nhạt nhòa trên mặt anh.

"... Sự vắng mặt của paladin mạnh nhất của đất nước có ý nghĩa là nếu có ai đó giống như Grand King tại trại giam mà anh đang tấn công, tất cả các anh có thể bị xóa sổ, phải vậy không?"

"Chúng ta có thể quyết định tấn công trại nào không?"

"Nhưng đương nhiên là ta sẽ thận trọng việc an toàn của anh. Không cần buộc mình phải tấn công một trại lớn nguy hiểm. "

"Hiểu. Trong trường hợp đó, tôi chỉ cảm thấy chúng tôi nên tiến hành. "

"Chỉ huy Montagnes, một vài linh mục có khả năng chiến đấu của chúng ta anh có cần họ đi cùng không?"

"Chắc chắn rồi. Sau đó, chúng tôi sẽ chia nhóm trong vài ngày nữa. "

-*-

Ainz sử dụng [Greater Teleportation] để dịch chuyển đến phía trước ngôi nhà nhỏ trên bề mặt của Nazarick. Trong khi anh không biết họ đã chờ đợi bao lâu, Albedo, Demiurge và Lupusregina đều đứng đó

Albedo và Demiurge đã được triệu tập bởi Ainz, trong khi Lupusregina đáng lẽ phải làm nhiệm vụ trong ngôi gỗ.

Vì Lupusregina phụ trách mọi vấn đề liên quan đến Làng Carne, cô nên được miễn nhiệm khỏi danh sách nhiệm vụ với ngôi nhà gỗ, nhưng điều đó không có nghia là tuyệt đối.

Có lẽ đã có một người khác làm nhiệm vụ, nhưng họ đã không thể làm được điều đó, nên Lupusregina đã chạy đến thay vào đó. Nếu trường hợp đúng là như vậy, nó sẽ thật tuyệt vời. Xét cho cùng, điều đó có nghĩa là ngay cả khi thiếu nhân lực sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, có một hệ thống để trao đổi ngay lập tức một người khác để bù lại sự thiếu hụt.

Tuy nhiên, chờ đợi.

Trong khi các Pleiades(hầu gái chiến đâu) đều có khả năng công việc hoàn toàn khác nhau, kỹ năng giúp việc của họ đều bình đẳng. Nó có ý nghĩa rằng họ có thể thay thế cho nhau trong một vài năng lực chuyên môn.

Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, cũng có những cá nhân khó thay thế. Bắt đầu với những thủ vệ tầng và thủ vệ giám hộ, có một số NPC có khả năng chuyên môn cao, những cá thể cần ai đó tiếp quản họ vì một lý do này hay lý do khác. Ngoài ra, Ainz cũng đã làm việc rất nhiều để thiết lập một hệ thống nghỉ mát.

Xét cho cùng, việc thay thế diễn viên Pandora cho tất cả chúng cũng nguy hiểm.

Để xét một trường hợp cực đoan, điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân Ainz không có mặt ở đó? Ví dụ, nếu anh ta bị cầm tù, hoặc nếu anh ta bị quyến rũ, hoặc cái gì đó khác. Trong khi anh không nghĩ rằng mọi thứ sẽ tan vỡ mà không có anh quyết định, anh có cảm giác rằng Albedo và Demiurge sẽ nói, "Ainz-sama sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với chính mình" trong cùng một giọng nói và do đó không nghĩ sẽ có những khả năng như vậy.

Mình cần phải nghiêm túc đánh giá nhu cầu này một cách nhanh chóng.

Bằng một giọng nghiêm túc, Ainz ra lênh ba người đàn cúi chào anh ngẩng đầu lên.

"Đã lâu rồi nhỉ, Demiurge."

"Vâng!"

Thật ra, Ainz đã nhức đầu về công việc của Thánh quốc mỗi ngày, và anh nghĩ về Demiurge mỗi ngày, nên anh không thực sự cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, đã khá lâu kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.

"Giờ thì, ngươi có thể có câu hỏi về lý do tại sao ta làm điều đó. Mặc dù ta muốn trả lời nhưng ở nơi này không hoàn toàn phù hợp. Hãy thay đổi địa điểm."

Ainz đi vào ngôi nhà gỗ đầu tiên.

Anh ta có thể sử dụng một lối tắt ở đây vì Gate Mirror được thiết lập, nhưng anh không sử dụng nó vào hôm nay.

Có một cái bàn ở giữa phòng, và có hai cái ghế đối diện nhau ở hai bên. Ainz không ngần ngại ngồi lên ghế mà không do dự, như thể anh đã quen với nó. Anh ta đã trải qua nhiều rắc rối đã xảy ra bởi vì anh đã không đến được chỗ ngồi của mình. Trong khi anh đã từng phải suy nghĩ về chỗ ngồi trước khi ngồi xuống, anh đã đạt đến điểm sẽ vô thức ngồi vào vị trí của mình.

Khi anh đến gần chiếc ghế, Lupusregina ngay lập tức lôi nó ra.

Thật ra, anh đã có ý kiến rằng anh ta nên tự mình kéo ghế ra. Tuy nhiên, quan sát của anh về Jircniv đã làm cho anh hiểu rằng nó là rất quan trọng đối với một người cai trị để cho cấp dưới của mình làm việc. Tuy nhiên, cho phép họ xử lý các nhiệm vụ tầm thường như thế này đã khiến Ainz một người bình thường cảm thấy một chút khó khăn.

Sau khi ngồi xuống ghế của mình, Albedo và Demiurge không ngồi xuống, mà thay vào đó quỳ trên sàn nhà. Đằng sau họ, Lupusregina cũng đến quỳ xuống.

"Ta cho phép hai người ngồi xuống."

Hai thủ vệ từ chối đồng loạt. Ainz một lần nữa cho phép hai thủ vệ, nơi họ cuối cùng cũng ngồi đối diện Ainz sau khi tỏ lòng biết ơn cao cả của mình với anh. Mặt khác Lupusregina vẫn giữ nguyên tư thế đằng sau họ.

Quá trình này mất quá nhiều thời gian. Nó không đơn giản như hồi đó ... ugh.

"Vậy chúng ta hãy tiếp tục chủ đề trước. Trong khi ta nói không có ai cần được cứu, ta đã cứu người dân của Thánh quốc. Ta chắc chắn hai người có câu hỏi về điều đó, phải không? "

"Không hoàn toàn không."

Er? tại sao?

Demiurge lắc đầu nhẹ nhàng, như thể anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc trong sự ngưỡng mộ.

"Mọi thứ ngài làm là đúng, Ainz-sama. Tôi cảm thấy rằng lý do tại sao ngài lại hành động như vậy là vì ngài đã thấy một giá trị trong đó mà tôi không thể tưởng tượng được."

"Chính xác. Nếu ngài cảm thấy nó cần phải được thực hiện, thì nó phải đúng, Ainz-sama."

Eh?

Những lời của Albedo đóng băng biểu hiện trên mặt của Ainz. Nhưng tất nhiên, Ainz không có biểu hiện gì để lộ ra.

Cách mà hai thủ vệ cũng là hai người bảo vệ thông thái nhất ở Nazarick, gật đầu đồng loạt trước khi anh ta lấp đầy, anh cảm thấy nhiều mùi vị khủng bố và lo lắng khác nhau.

"Đợi chút. Thật vậy... đúng vậy, đúng vậy. "Ainz bắt đầu hoảng sợ. Cuộc trò chuyện đã đi một con đường hơi khác so với những gì anh đã dự đoán, và vì vậy anh đã trở nên bối rối và không thể nghĩ rõ ràng về những gì anh muốn nói. Tuy nhiên "thực sự, trong hoàn cảnh bình thường, ta sẽ thực sự hòa hợp với ý tưởng của hai ngươi."

Huh? Ainz hơi bối rối vì chủ đề bắt đầu lạc lối như thế nào. Tắt khóa học. Anh đã cố gắng để ghép một số từ lại với nhau và ném chúng ra một cách tự nhiên, nhưng ngay cả như vậy, hai người họ gật đầu mạnh mẽ, và Ainz thấy rằng một chút kỳ quặc. Tuy nhiên, anh tiếp tục cầu nguyện cho một phép lạ phút cuối cùng khi anh tiếp tục.

"Nhưng, er, nhưng. Lần này hơi khác một chút. Ta đã không làm điều này vì ta đang lên kế hoạch gì đó." Sau khi tìm được cách sửa đổi lời nói của mình, Ainz vui vẻ tiếp tục," Lần này, ta đã cố tình đưa một lỗ hổng vào kế hoạch."

"Lý do cho điều đó là gì, Ainz-sama?"

Ainz chầm chậm dựa lưng vào ghế với một âm thanh "Hm". Sau đó, ông đã áp dụng một tư thế trang nghiêm đã được đào tạo của một người cai trị, mà một bậc vua chúa nên có, và sau đó nói.

"Demiurge. Albedo. Hai ngươi luôn thông minh hơn ta."

"Chuyện đó!"

Ainz giơ tay lên để ngăn hai người họ nói.

"Ta chỉ nói rằng ta luôn cảm thấy như vậy. Trong trường hợp, nếu có việc bất ngờ xảy ra trong các phần của sự kiện được mô tả trong kế hoạch thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu mọi thứ diễn ra như các ngưởi vạch ra, thì mọi thứ sẽ hoàn hảo và kết thúc ở dạng tuyệt vời."

Bởi vì nội dung của kế hoạch quá nhiều, Andz càu nhàu. Ném tất cả chi tiết của kế hoạch vào phần của mình, mình cảm thấy chắc chắn sẽ thất bại.

"Vì vậy, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu, Demiurge. Tâm lý chiến thuật hoàn hảo không chỉ hoạt động khi mọi thứ đang diễn ra; nó cũng phải sử dụng được khi tình hình thay đổi đáng kể hoặc khi nó thay đổi theo mong đợi. Ta muốn biết liệu khả năng thích ứng của các ngươi có đáng khen ngợi không. "

"Thần hiểu rồi, là như vậy!"

Eh!? Anh ta đã có nó !? Và anh ta có vẻ như anh ấy cũng hiểu tất cả!

Ainz chống lại sự thôi thúc để nói về tốc độ xử lý phi thường của Demiurge, một thứ gì đó dọc theo dòng chữ "Bạn đã quá thông minh, tại sao bạn nghĩ tôi thông minh hơn? Đây có phải là cách mới bắt nạt tôi không !? "

"Đúng như dự đoán, ah ... anh thật ấn tượng như ta mong đợi, Demiurge."

"Cảm ơn rất nhiều, Ainz-sama."

"Tuy nhiên, ta, ah, xin lỗi, mặc dù cảm thấy như ta đã thử nghiệm anh ..."

"Chắc chắn là không, Ainz-sama. Với thần, được ngài đánh giá khả năng là một vinh dự mà không việc gì sánh được. Thần chắc chắn sẽ trả lại kết quả phù hợp với mong đợi của ngài, Ainz-sama! "

"Umu. Ta sẽ để điều đó cho anh, Demiurge. Trong trường hợp đó, quá trình hoạt động của chúng ta tại Thánh quốc, ta sẽ gây ra vấn đề khi cần thiết và anh sẽ sửa đổi kế hoạch để đáp ứng. Sẽ ổn chứ? "

"Vâng! Thần hiểu!"

Được rồi! Ainz vui mừng trong lòng. Anh ta rất hạnh phúc và cảm xúc bị bị đè xuống.

Mặc dù vậy, sự phấn khích vẫn còn bên trong anh.

Rất tốt, rất tốt. Bằng cách này, ngay cả khi mình phạm sai lầm, mình có thể nói rằng tôi đang cố ý làm điều đó! Không, tất nhiên, mình cần phải cẩn thận không để phạm sai lầm trong những hoàn cảnh bình thường. Biết thế này, mình nên nói điều này ngay từ đầu.

Trong khi anh ta không có thói quen xấu về việc chán nản khi kế hoạch của cấp dưới bị rối loạn, có thể anh ta vô tình làm điều gì đó để khiến họ lo lắng. Bằng cách này, họ sẽ không phải đoán xem anh có ý định gì không, nhưng thay vào đó hãy chuyển sang sửa đổi kế hoạch nếu cần. Ainz cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đến từ việc giải quyết được một gánh nặng trên vai.

"... Chúng thần hiểu được mối quan tâm của ngài, Ainz-sama. Vậy điều đó có nghĩa là ngài sẽ đồng thời đánh giá khả năng của từng thủ vệ tầng và khu vực? "

Khi nghe câu hỏi của Albedo, Ainz đã bối rối một lúc và suy nghĩ, cô ấy đang nói gì vậy? Tuy nhiên

"Không cần phải vội vàng thế. Ta đang làm như vậy cho Demiurge bởi vì anh ta phải làm việc bên ngoài Nazarick trong thời gian dài. Đối với những người khác, ta sẽ kiểm tra chúng khi cần thiết."

"Thần hiểu"

"Umu. Bây giờ, với chủ đề kế tiếp ... kế hoạch ban đầu là đưa những người dân của Holy King sùng bài ta tiến tới phía đông của Thành Quốc, Đồi Abelion(Abelion Hills), nơi các Demihumans đã sống. Tuy nhiên, ta sẽ sửa đổi phần này của kế hoạch. Ta sẽ đến đó trước. Từ đó, truyền bá tin tức về cái chết của ta."

Cảm giác như thời gian đã dừng lại một lúc. Và sau đó

"Eh? Ngài đang nói gì vậy, Ainz-sama !? Làm sao chúng ta có thể tuyên bố cái chết của Đấng Tối cao, Ainz-sama !?"

Phản ứng đó đến từ Albedo. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy biểu hiện của Albedo sụp đổ như thế này. Ít nhất, cái nhìn trên khuôn mặt cô khiến anh cảm thấy như vậy. Nhưng trước khi Ainz có thể giải thích ý định thực sự của anh ta với Albedo, đến lượt Demiurge lên tiếng.

"Albedo. Vì Ainz-sama đã tuyên bố điều này, Ngài phải có một số mục đích trong đầu rằng chúng ta không thể tưởng tượng được. Cô không nghĩ rằng từ chối nó trên cơ sở cảm xúc là không thích hợp? "

"Demiurge. Tôi có thể hỏi sự bình tĩnh của anh đến từ đâu không. Anh sẽ phản ứng giống như tôi nếu Ulbert Alain Odle ... -sama nói điều tương tự? Hoặc là...?"

"Fufu... Albedo. Cô có thể cho tôi biết ý cô là gì không? Hay cô có gì muốn nói với tôi, hãy nói về vế sau nhé?"

Hai thủ vệ nhìn nhau với ánh mắt bốc lửa trong khi sử dụng một không gian cực kỳ lạnh lùng, và một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu pha trộn giữa hai người họ. Cảm giác nghẹt thở này giống như những gì anh cảm thấy khi anh chiến đấu với Shalltear. Có lẽ đó là sợ hãi hay căng thẳng, nhưng ngay cả Lupusregina cũng bắt đầu thở hổn hển.

"Đủ rồi"

Bầu không khí nguy hiểm ngay lập tức biến mất khi Ainz hét lên. Sự thay đổi đột ngột khiến Ainz băn khoăn liệu mọi thứ vừa nãy có phải là ảo tưởng hay không. Tuy nhiên, hơi thở nặng nề của Lupusregina đã chứng minh rằng nó không phải là ảo giác.

"Hãy bình tĩnh, cả hai người. Có một số lý do để ta phải làm giả cái chết của ta. Có một hoạt động được gọi là đào tạo sơ tán. Để đối phó với các tình huống khẩn cấp, hãy lập kế hoạch trước và chuẩn bị sẵn sàng. Trong trường hợp đó, các ngươi sẽ làm gì nếu ta chết? Ta sẽ bắt đầu với ngươi, Albedo. Nói cho ta biết những gì cô đang nghĩ.

"Vâng! Thần sẽ ngay lập tức cho kẻ dám tổn hại đến ngài với tất cả những đau khổ trong thế giới này, và sau đó chuẩn bị hồi sinh ngài, Ainz-sama! "

"Tôi hiểu rồi. Đến lượt ngươi, Demiurge."

"Vâng! Trong khi chuẩn bị cho việc hối sinh ngài, thần sẽ tăng cường phòng thủ của Nazarick và sau đó thu thập thông tin về kẻ đã xúc phạm ngài."

Albedo trừng mắt nhìn Demiurge đôi mắt như muốn ra khỏi khóe mắt.

"Thu thập thông tin chỉ là quá nhẹ nhàng. Bất kể ai dám xúc phạm đến Đấng Tối cao, họ phải bị bắt với tất cả sức mạnh mà Nazarick có và phải có một hình phạt đủ để làm cho kẻ đó tự hủy hoại chính mình."

"Albedo, tôi cảm thấy những gì cô nói rất hợp lý. Tuy nhiên, kẻ thù là kẻ có thể giết Ainz-sama. Do đó, chúng ta không thể bất cẩn. Biết được thông tin về chuyển động của kẻ địch và điểm mạnh là rất quan trọng. Nếu kẻ thù mạnh hơn chúng ta có thể tưởng tượng, thì nơi mà chúng ta hồi sinh Ainz-sama sẽ trở nên rất quan trọng."

Trước khi biểu hiện của Albedo thậm chí còn trở nên dữ tợn hơn nữa, Ainz gõ cây gậy của mình trên sàn. Tác động của âm thanh đó giống như bắn một xô nước lạnh lên hai người họ, và khuôn mặt của họ ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Ta không nói rằng ta đã bị ai đó giết. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ... thậm chí có thể là do một số hoàn cảnh tự nhiên không lường trước được."

"Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả hai người mà ta coi là người thông minh nhất đều có những ý kiến khác nhau. Điều đó làm ta đau khổ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thực hiện việc huấn luyện này, để sẽ không có vấn đề gì nếu kịch bản tưởng tượng này xảy ra."

Hai người họ cúi đầu.

"Tất nhiên, ta không phải là người duy nhất mà điều này có thể xảy ra. Demiurge, là chỉ huy phòng ngự của Nazarick trong một thời gian tấn công, nếu một tình huống bất ngờ xảy ra và anh bị đánh bại, Nazarick có thể tiếp tục hoạt động bình thường không?"

"Vâng! Thần đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khía cạnh đó. Thần nhớ là đã gửi báo cáo về điều đó cho ngài trong quá khứ, Ainz-sama."

Eh, mình có nhận được thứ như thế không? Ainz quyết định sẽ tốt hơn nếu tin tưởng vào trí nhớ của Demiurge hơn là của riêng mình.

"Umu. Tuy nhiên, đó chỉ là trong tài liệu, phải không? Lý do ta hỏi là vì ta muốn biết liệu anh có kiểm tra xem liệu các hoạt động bình thường có thể được tiếp tục hay không."

"Thần thành thật xin lỗi! Thần chưa làm điều đó! "

Demiurge cúi đầu, khuôn mặt của anh mang vẻ mặt của hối tiếc sâu sắc và giọng nói run rẩy.

"Thần, xin lỗi sâu sắc, Ainz-sama! Thần hoàn toàn ngu ngốc vì đã ký vào tài liệu nhưng không đưa ra đề xuất đó! "

Albedo có vẻ mặt giống Demiurge khi cô cúi đầu.

Ainz tràn đầy cảm giác tội lỗi vô cùng. Có lỗi gì vậy? Câu trả lời là nó là của riêng anh. Nếu anh ta đáng tin cậy hơn, hai người họ sẽ không cần phải xin lỗi như thế này. Anh không muốn phải là một ông chủ đáng sợ?

"Không cần hai người phải xin lỗi. Đó là lỗi của ta vì không giải thích đúng vấn đề cho các ngươi. Ta là người không nên để ý rằng không có thử nghiệm nào xảy ra. Sai lầm là của ta. "Ainz cúi đầu cho đến khi trán chạm vào bàn. "Tất cả điều này là do sự không xứng đáng của ta, và ta tìm kiếm sự tha thứ của mọi người."

"Cái gì!? Ainz-sama! "

"Làm ơn, làm ơn đừng làm thế!"

Hai người họ nhanh chóng cố ngăn Ainz lại. Tuy nhiên, Ainz không ngẩng đầu lên. Anh ta quá xấu hổ khi cho họ thấy khuôn mặt của mình, bởi vì anh biết rằng anh quá nông đến mức anh thậm chí không thể trở nên tốt hơn khi xin lỗi.

"Lu-Lupusregina! Nhanh lên hãy đỡ đầu Ainz lên! "

"Eh! Thần? Làm ơn, xin hãy tha thứ cho thần, thần không thể nâng cao đầu của Ainz-sama bằng sức mạnh được! "

"Làm ơn, xin hãy ngẩng đầu lên!"

Ba người - đặc biệt là Demiurge - bắt đầu hoảng sợ và trông có vẻ bối rối,Ainz nhanh chóng nhìn lên. Sau đó, anh nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của ba người họ.

"... Ta biết ơn vì ngươi đã chấp nhận lời xin lỗi của ta. Bây giờ, khi ta đến Abelion Hills, chúng ta sẽ sử dụng cái chết của ta làm cơ sở cho một bài tập. Đúng vậy. Vì đây là một cơ hội hiếm có, tại sao chúng ta cũng không thực hiện các bài tập khác? Ví dụ, nếu Demiurge và tôi bị giết bởi một người nào đó, chẳng hạn ... "

Tại thời điểm này, Ainz bắt đầu cảm thấy khó chịu về những gợi ý của chính mình.

"Điều đó nói rằng, ngay cả ta cũng chưa lên kế hoạch chi tiết khi nói đến khóa đào tạo này. Vì vậy, nếu các ngươi đã đưa ra một kế hoạch tốt hơn, thì hãy tiếp tục và thực hiện nó. Ahh, không cần phải xin phép ta. Sau tất cả, đây là một bài tập được thành lập trên tiền đề rằng ta đã chết.

Hai người họ cười cay đắng.

"Ainz-sama, phải xem xét ngài đã chết từ khi bắt đầu giai đoạn lập kế hoạch có một chút khó khăn..."

"Như Demiurge nói, Ainz-sama."

Hahahaha, tiếng cười của ba người vang lên trong ngôi nhà gỗ.

Hai người trong số họ cười thật lòng, nhưng có một người chỉ đơn thuần giả vờ.

"Tuy nhiên, các ngươi không cần phải nghiêm túc, hiểu không? Xét cho cùng, mục tiêu của bài tập này không phải là để truyền bá bệnh tật khắp Nazarick, như những gì đã xảy ra với hai người các ngươi như vừa nãy. Ta muốn thực hiện nhiều loại đào tạo và lưu trữ kiến thức trong lĩnh vực đó, để mọi thủ vệ có thể trở nên linh hoạt hoán đổi cho nhau, tốt, Ta biết những gì tôi đã nói là vô nghĩa với các thông tin tương ứng của các ngươi. Làm những gì ngươi cảm thấy cần phải được thực hiện, đến mức độ nào tự cho là phù hợp. Ta có thể để nó cho các ngươi không? "

Bây giờ anh nghĩ về điều đó, Suzuki Satoru chưa bao giờ là loại người nghiêm túc thực hiện các cuộc tập phòng chống các tình huống khẩn cấp(bản dịch Trung quốc thì là "đào tạo sơ tán"), vậy có thực sự thuyết phục khi một người như thế bảo những người khác làm hết sức mình không? Đó là lý do tại sao anh không thể quên bảo họ thực hiện một cách thoải mái.

Sau khi thấy hai người họ cúi đầu thật sâu, Ainz nói, "Giờ thì,hãy nói đến là một vấn đề khác"

Cố lên tôi ơi!

Lý do tại sao anh đã vẽ lên tất cả các sơ đồ và mô phỏng cách nói chuyện của hai thủ vệ là cho mục đích này.

"Ngươi phải ngưng mọi tiến độ về xây dựng bức tượng của ta trong kế hoạch cũ."

"Thần hiểu. Chúng thần sẽ làm như ngài nói. "

Câu nói của Albedo dường như chấm dứt toàn bộ chủ đề.

Huh? Thái độ của Ainz trở nên bối rối và lo lắng khi anh hỏi những gì anh ta nghĩ.

"...Thật sự ổn không? Đó là ý tưởng của ngươi, phải không, Albedo? "

"Làm sao mà có ai dám mâu thuẫn với quyết định mà Đấng Tối Cao đã làm, Ainz-sama? Nếu ngài nói nó là màu trắng, thì nó sẽ có màu trắng mặc dù nó có màu đen. Đó là tất cả, Ainz-sama. "

Ainz nuốt nước bọt. Dòng suy nghĩ đó làm anh sợ hãi, và anh run rẩy.

"... Ta không thích cách suy nghĩ đó, Albedo. Điều đó cũng giống như từ bỏ mọi suy nghĩ, và thậm chí ta chắc chắn sẽ phạm sai lầm tại một thời điểm nào đó. "

Anh chỉ nói "chắc chắn", nhưng có vẻ như nó đã xảy ra mọi lúc.

"Và trong trường hợp đó, mọi chuyện sẽ không kết thúc nếu ta bị bắt? Người tẩy não Shalltear vẫn ở ngoài đó, hiểu không? Trong khi không cần phải đặt câu hỏi cho mọi mục tiêu của ta, nếu ta đề nghị một cái gì đó và các người nghĩ về một cái gì đó khác, hãy mang nó ra giải quyết. "

"Thần hiểu."

Albedo và Demiurge liếc nhìn nhau.

"Vậy, thần có thể hỏi tại sao ngài muốn ngừng xây dựng? Mục đích của bức tượng đó không phải để cho thế giới hiểu rõ hơn về vinh quang của ngài sao, Ainz-sama? "

"Umu," Ainz cười trong lòng. "Sự vĩ đại của ta không phải là cái gì đó chỉ có thể được thể hiện qua các vật thể vật chất."

Anh nhớ lại rằng câu này đã nhận được sự chấp thuận từ Neia.

Thật hoàn hảo.

"Sẽ không tốt hơn nếu dạy cho chúng với vật thể? Con người ngu ngốc là những người chỉ có thể hiểu những gì họ nhìn thấy trước mắt họ. "

Những lời của Albedo đóng băng Ainz tại chỗ. Nó giống như ném một cái bình vào một quả bóng nhưng thay vì bị đánh trúng lại thì người đánh chụp nó và ném nó trở lại với một lực như ban đầu.

"...Ta hiểu rồi. đó là quan điểm của ngươi, Albedo, nhưng"

Khi Ainz cảm ơn giọng nói của anh không run rẩy, anh cố gắng hoạt động bộ não của mình, và sau đó bỏ cuộc khi không có gì xảy ra. Trong khi anh gần như tròn vai, anh không thể cho phép hình ảnh của mình như một người cai trị sụp đổ trước cấp dưới của mình.

"Không, hoặc quên nó đi. Thần chắc chắn rằng Albedo có thể thấy được ít nhất năm lỗ hổng mà thần đã phát hiện và giá trị vượt trội hơn chúng. Trong trường hợp đó, không có gì khác để thần nói. "

"Năm, năm sai sót? ... Demiurge, tôi cần thảo luận điều gì đó với ngươi sau. Ta có thể mượn trí tuệ của ngươi một lúc được không?"

"Nhưng, tất nhiên rồi. Thần không hy vọng sẽ qua mắt được được ngài, Ainz-sama, ngài đã nói trí tuệ của chúng thần cao hơn ... thật sự, ngài quá khiêm nhường. "

Hai người họ bắt đầu bối rối, và Albedo cúi đầu thật sâu.

"Thần, thần thực sự xin lỗi, Ainz-sama. Trong kế hoạch xây dựng bức tượng của ngài mặc dù đã nhận được sự chấp thuận từ ngài, vui lòng cho phép thần tạm ngưng xây dựng. Thần chân thành xin lỗi."

"Hm, mm. được rồi, nó không có ích gì. Tiến hành, Albedo. "

Ainz chỉ đơn thuần ném ra một lời nhận xét không chính xác, nhưng Albedo và Demiurge có vẻ như bị lung lay bất thường. Anh thậm chí có thể nghe thấy Lupusregina thì thầm "tuyệt vời" từ phía sau.

Ainz đảo mắt, cảm thấy tội lỗi vì anh đã làm hai người họ nhầm lẫn bằng cách nói chuyện vô nghĩa. Tuy nhiên, anh vui mừng vì kế hoạch xây dựng bức tượng khổng lồ sẽ bị tạm dừng một thời gian ngắn.

Tiếp theo, mình cần phải làm một cái gì đó về bốn cái lễ hội với tên của mình trên đó, giống như lễ tạ ơn Vua Phù thủy Tạ(Sorcerer King Grand Thanksgiving), Sinh nhật vua phù thủy(Sorcerer King's Birthday) và như vậy! Nếu Sorcerer King Grand Thanksgiving bị hủy vì bức tượng đã hủy bỏ, chỉ để lại ba cái nghi lễ! Hơn nữa, nếu đây là những lễ hội bình thường, mình cũng không muốn ngăn chúng lại!

Sự thật thì, Ainz đã từng giả vờ hồn nhiên và đề xuất một kế hoạch tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, điều đó đã dẫn đến việc thành lập một ủy ban lễ hội kỳ lạ và lúng túng. Ainz thở dài và tự trách mình trong tim, rồi nhìn Demiurge.

"Được rồi, những chi tiết còn lại ta cần thảo luận với Demiurge. Sau cùng, anh sẽ sử dụng con quỷ mà anh triệu hồi, Jaldabaoth, và tấn công thành phố, đúng không? "

"Vâng. Thật vậy, đó là kế hoạch."

"Vì thế... ta có một vài yêu cầu. Việc đầu tiên liên quan đến một dự án cá nhân ta đang thực hiện phải được trơn tru, mà ta sẽ cần sự giúp đỡ của anh. À, đừng lo lắng, không cần quá hào nhoáng với nó. Và điều thứ hai là, anh có thể chỉ huy con quỷ được triệu hồi đó chiến đấu một trận chiến nghiêm túc với tôi không? "

Neia lặng lẽ đóng cửa phòng của Sorcerer King và quay gót chân. Và... cơ thể cô bắt đầu run rẩy.

Cô vỗ nhẹ vào đôi má cảm giác đang hơi nóng của mình để thư giản. Có một lý do cho điều đó vì cô biết khuôn mặt thoải mái của cô khiến người khác cảnh giác như thế nào, có một lý do khác, quan trọng hơn là bởi vì nó làm cô xấu hổ.

Neia không muốn đi tản bộ ra ngoài với một thái độ không rõ ràng trên khuôn mặt của cô. Cô sẽ phải gặp gỡ những người khác, vì vậy ít nhất trông cô phải nhìn được.

Hơn nữa, Neia là hộ vệ của Vua pháp thuật, nên bất cứ điều gì đáng hổ thẹn của cô cũng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Sorcerer King.

Nhưng rốt cuộc, mình chỉ phục vụ như một hầu gái của vị Vua pháp thuật trong thời gian này, vì vậy ngay cả khi mình có mất mặt, nó cũng là gương mặt của Thánh Quốc.

Tuy nhiên, những người ghét Sorcerer King sẽ không nghĩ như vậy. Khi những lời nói trôi qua, người ta bị mù quáng bởi người mà họ căm thù. Nói đúng hơn, những người ghét kiếm cũng ghét kiếm sĩ.

Ổn thôi!

Neia không muốn Sorcerer King hối tiếc chỉ vì cô ta một hộ vệ của ngài. Nói cách khác, tất cả những gì Neia phải làm là làm tốt công việc của cô.

Khi Neia đi đến nơi mà cô đã được hẹn, cô không ngừng suy nghĩ về lòng tốt mà Vua pháp thuật đã cho cô thấy được.

Đúng vậy, điều này thật sự đáng tiếc.

Cô đã cảm nhận được sự hối tiếc sâu sắc từ Sorcerer King khi ông nói những lời đó lúc đó. Không có cách nào ông có thể tránh làm cho họ bị thương một cách tốt nhất.

... Bệ Hạ thực sự là một người tử tế ...

Vua pháp thuật đã đau buồn vì một người nào đó từ một đất nước khác đã chết trong trận chiến như thể cô là một trong những người dân của ông. Ở đâu trên thế giới bạn có thể tìm thấy một vị vua như thế? Tất nhiên, Neia không biết bất kỳ vị vua nào khác, vì vậy có lẽ chỉ đơn giản là phản ánh ước mơ của cô.

Ví dụ, nếu Neia và những người khác có thể cầm cự lâu hơn một chút, họ sẽ được cứu cùng với Neia, người cha đã mất và đứa con của anh ấy chắc cũng sẽ sống sót.

Neia không hài lòng khi Vua pháp thuật đã đến trễ trong cuộc giải cứu. Ngay từ đầu, cô rất biết ơn vì ông đã đến cứu cô, bởi ông đã nói rằng ông phải bảo tồn mana của mình trong trận chiến với Jaldabaoth. Ngoài ra, cô đã nghe thấy một số dân quân trong đơn vị của Remedios nói rằng ông đã chiến đấu với một số Demihumans mạnh mẽ ở cổng phía Tây trước khi ông đến giải cứu Neia.

Vua pháp thuật đã chiến đấu với hai Demihumans, mỗi người trong số chúng có thể giết một paladin chỉ một đòn tấn công và một người khác có sức mạnh ngang bằng với paladin mạnh nhất của Thánh quốc.

Dân quân nói với Neia những điều này và không thể che giấu được sự phấn khích của họ, khi họ nói họ phấn khởi kể liên tục một khẩu súng máy, và anh ấy nói thêm, "Chúng ta đã bị giết hết nếu không có Vua pháp thuật."

Đúng vậy. Neia cảm thấy nóng ran trên ngực.

Sorcerer King đã đi đâu đó để giúp đỡ người khác trước khi đến cứu Neia.

Trong khi cô hơi thất vọng khi Vua pháp thuật đã không ưu tiên cứu cô, cảm giác đó là sai lầm. Việc bảo vệ tường thành là quan trọng, và nó sẽ là một vấn đề tồi tệ hơn nếu cổng thành phố sụp đổ. Nếu cổng đã bị xâm phạm và các Demihumans đã vào được thành phố, sẽ có những cảnh giết người tàn nhẫn ở khắp mọi nơi.

Bất cứ ai có ý thức cũng sẽ ưu tiên cổng thành để cứu nhiều mạng sống hơn.

Những người hành động theo logic đáng tin cậy hơn những người bị chi phối bởi cảm xúc của họ.

Điều đó đúng với Vua Pháp Thuật

Neia nghĩ về paladin mạnh nhất ở đất nước cô.

Thật quá thô lỗ khi so sánh Bệ Hạ với một người như vậy.

Sau đó, Sorcerer King cũng đã săn lùng vài tên Demihumans những kẻ đã xâm nhập vào thành phố, và nhiều người đã được cứu.

"Ohhh! thưa ngài Hộ vệ! Cô có thể nói cho Bệ Hạ sự biết ơn của chúng tôi? "

Có vẻ như trong Neia đã xuất hiện những gì muốn nói khi cô ấy đang cân nhắc về việc Sorcerer King có thể tuyệt vời như thế nào.

Trong một khu vực nhất định của thành phố, sáu người đàn ông tụ tập trên một con phố vẫn còn muốn biết thêm về mùi vị chiến trường.

Họ rất muốn chờ và nói chuyện với Neia, và có cảm giác như họ thực sự phải chờ rất lâu.

"Vâng, tôi sẽ chuyển lòng biết ơn của các anh đến Bệ Hạ."

Một số người vô thức đi vào tư thế phòng thủ khi Neia nhìn họ, nhưng sau khi nghe những lời của cô, họ mỉm cười và cảm ơn cô.

"A, cám ơn cô rất nhiều. Thật khó để cảm ơn vua của một quốc gia khác. Ah, mặc dù, thật khó để cảm ơn ngay cả Holy Queen-sama. "

Những người trước khi đến độ tuổi của cô, tuổi dao động từ 14 đến 40. Tất cả đều là những đội trưởng lãnh đạo đội hình. Một số người trong số họ thậm chí đã từng là những người lính chuyên nghiệp.

Xét theo thái độ của họ, họ không cảm thấy sợ hãi Sorcerer King bởi vì ông ta là undead.

Đúng là một số người vẫn cảnh giác với Sorcerer King vì bản chất undead. Những người như thế chiếm phần lớn trong số những người nhỏ tuổi hơn các linh mục hay paladin. Họ thường nói rằng Vua pháp thuật đã tử tế nhưng sẽ phản bội họ vào đúng thời điểm, và những thứ khác giống như vậy.

Tuy nhiên, Neia cảm thấy phản ứng của họ như vậy là do vì họ không hiểu Vua pháp thuật và chỉ đơn giản là thái độ khinh thường thông thường đối với các undead. Và nguyên nhân của nhóm người trước mặt cô. Đã có nhiều người đã thay đổi cách suy nghĩ của họ một khi họ được biết về Vua pháp thuật.

"Không, xin đừng lo lắng về điều đó. Tôi chỉ đơn giản là truyền đạt lòng biết ơn của các anh nguyên vẹn cho Bệ Hạ. À, vâng, Bệ Hạ nói rằng lời cảm ơn của anh đã khiến anh ấy rất hạnh phúc. "

Có những biểu hiện xấu hổ trên khuôn mặt của các đại diện dân quân.

"Không không không, chúng tôi là những người nên hạnh phúc... ồ, chúng ta nên làm gì đây..."

"Đúng vậy, Bệ Hạ thực sự rất từ bi. Tôi xấu hổ bởi cách chúng ta từng sợ Bệ Hạ vì ông ta là undead. "

"Thật vậy, Bệ Hạ là một người tử tế. Nhưng tôi hy vọng các anh sẽ không mong đợi may mắn như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Dù sao thì, Bệ Hạ đã nói rằng ông ta đã sử dụng rất nhiều mana trong trận chiến này, và ông sẽ không thể giúp các anh lần nữa. "

Khuôn mặt của nhóm người ngay lập tức hiểu được.

"Vậy là, chúng tôi có thể không có sự giúp đỡ của Bệ Hạ thời gian tới ... điều này thật tệ."

"Rất nhiều người sẽ sợ nếu họ biết họ không thể mượn sức mạnh của Bệ Hậ. Đặc biệt là đội của tôi. "

"Anh không phải là người duy nhất. Những người bên cạnh tôi cũng vậy ... chúng ta không thể nói với họ về chuyện này. "

Neia lặng lẽ nói nhóm người bị lung lay tinh thần.

"Mọi người, tôi đã hiểu một điều. Đó là: bản thân yếu chính là tội lỗi. "

Neia từ từ giải thích cho những người có vẻ mặt bối rối.

"Các anh có hiểu không? Nếu chúng ta đủ mạnh, mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy ở nơi chúng ta sống. Chúng ta có thể đã cứu cha mẹ, con cái, vợ của chúng ta, bạn bè của chúng ta, chúng ta có thể cứu tất cả chúng bằng sức mạnh của chính chúng ta. Vua pháp thuật đã từng nói rằng sẽ có những người mà giá trị cao hơn giá trị chúng ta. Xét cho cùng, Bệ Hạ không phải là vua của đất nước này, và ông ta đơn giản đến giúp chúng tôi vì một lý do đặc biệt. "

Neia hít một hơi.

Neia nói lớn tiếng của mình, để cho mọi người đang nghe và những người Thánh quốc đi ngang qua nghe những lời của cô.

"... Khi Vua phù thủy đánh bại Jaldabaoth và trở về đất nước của mình, chúng ta sẽ làm gì khi các Demihumans tấn công một lần nữa? Chúng ta sẽ khóc và cầu xin Vua pháp thuật, vua của một quốc gia khác, để được giúp đỡ một lần nữa? Đối với tất cả những gì chúng ta biết, Vua pháp thuật có thể không giúp chúng ta vào lần sau. Đó là bởi vì lần này là một ngoại lệ. Các anh đã bao giờ nghe nói về một vị vua của đất nước làm việc hết mình cho một quốc gia khác chưa? "

Không ai trả lời Neia, bởi vì một chuyện như vậy không thể nào tồn tại.

"Có lẽ các anh không cảm thấy vui khi một cô gái như tôi nói những điều này. Nhưng ai khác có thể bảo vệ những thứ quan trọng đối với các anh ngoài bản thân các anh? Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy chúng ta cần trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta cần đủ mạnh để bảo vệ người khác, đủ mạnh để chúng ta không cần phải dựa vào sức mạnh của Sorcerer King. "

"Vâng cô đã đúng. Chính xác. Tôi sẽ tự rèn luyện mình. "

"Ah, tôi cũng vậy. Lần tới, tôi sẽ là người bảo vệ vợ và con của tôi. "

"... Tôi cũng muốn luyện tập. Tôi không muốn mọi thứ của tôi đều phụ thuộc như lần đầu tiên... nhưng bây giờ tôi cảm thấy vui vì tôi đã hiểu được. "

"Tuy nhiên, Sorcerer King đã làm rất nhiều điều ý nghĩa. Giá trị của những việc đó rất quan trọng đối với chúng ta... mm, khi các anh nghĩ về chuyện đó, nó thực sự tồn tại. "

"Vì vậy, nếu ai đó xem giá trị của vợ mình là cao nhất, phải giết anh ta đúng không?"

"... Chúng ta không nghĩ vậy, phải không? Tôi không nghĩ Sorcerer King đang nói về chuyện như thế, đúng chứ? "

"... Này, tôi chỉ nói đùa thôi, bạn biết mà ?"

"Nó không có vẻ giống như một trò đùa ..."

Khi đám đông cười, Neia đưa ra một gợi ý.

"Mọi người, các anh có muốn luyện tập với tôi không? Trong khi tôi không thể dạy cho tất cả các anh về kiếm thuật, tôi biết một ít kỹ năng về bắn cung. "

Yếu đuối là một tội lỗi. Đó là bởi vì những người yếu đuối chỉ tạo ra rắc rối cho Vua pháp thuật, ông ấy là công lý. Trong trường hợp đó, tất cả những gì họ phải làm là trở nên mạnh mẽ. Cô không thể cho phép mình gây rắc rối cho vị Vua phù thủy lần sau. Cô phải để Bệ Hạ tập trung vào việc chiến đấu với Jaldabaoth. Đó là những gì cô nên làm, như một hộ vệ.

"Ah, đó là một ý kiến hay."

"Chúng ta cần trở nên mạnh mẽ. Tôi sẽ bảo vệ gia đình mình vào lần sau. "

"Tại sao các ngươi lại tập trung ở đây? Các ngươi đang thảo luận điều gì đó? "

"Ah Đội trưởng."

Sau khi bị tra hỏi, Neia nhìn lại và thấy Remedios Custodio đang đứng đằng sau cô. Thực ra, Neia đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần, nhưng cô ấy không nghĩ rằng đó sẽ là Remedios.

Một người nào đó khó chịu xuất hiện, Neia nghĩ khi cô nên giữ khuôn mặt không thể hiện cảm xúc của mình. Mặt khác, các đại diện của dân quân trông giống như họ đang đau khổ.

"Cô không thể trả lời câu hỏi của tôi?"

"Vâng thưa ngài! Tôi đã nói với các quý ông rằng tôi đã truyền đạt lòng biết ơn của họ đến Bệ Hạ. "

"Với hắn ta?, cô nói?"

"... Thật không thích hợp để gọi vua của một quốc gia khác là 'hắn ta'."

Remedios trừng mắt nhìn Neia.

"Việc người mạnh bảo vệ kẻ yếu là chuyện bình thường, đúng không?"

"... Tôi không biết nếu nó có ý nghĩa bình thường, nhưng tôi cảm thấy rằng chỉ có người mạnh mới đủ điều kiện để nói những điều như vậy, và không phải là người yếu đuối."

"Gì!? Cô đang nói tôi yếu à? "

"Vâng," Neia trả lời ngay tại chỗ. "So với Bệ Hạ, cô quá yếu đuối... Đội trưởng, tôi đã nói gì sai sao?"

Neia trừng mắt nhìn chằm chằm lại vào Remedios.

"Hmph, không quan trọng nếu cô muốn làm bạn với Vua pháp thuật, nhưng hắn ta là undead, cô biết điều đó, đúng không? Một con quái vật sống trong một thế giới khác trong cuộc sống này. "

"Vâng tôi biết điều đó."

"Tôi đã nói vậy bởi vì tôi lo lắng cho cô. Dường như nó không ý nghĩa gì với cô. "

Trong khi Remedios trông giống như thất vọng, nó cảm thấy rất giả mạo với Neia. Đó không phải như là paladin mà cô đã từng suy nghĩ trước đó.

"Tôi chắc chắn cô phải bận rộn với nhiều thứ, Đội trưởng, tôi sẽ không dám làm mất thời gian của cô. Ngoài ra, tôi có những điều muốn nói với những người khác. Có phải sẽ tốt hơn nếu tôi đi đến những nơi khác mà không có cô ở đó, Đội trưởng?

"...Tốt thôi. Cám ơn cô rất nhiều, Vua Pháp Thuật giúp cô là chuyên bình thường thôi. Cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó, hiểu không? "

Remedios rời đi sau khi nói. Khi họ nhìn cô ấy đi, một người đại diện từ dân quân lên tiếng.

"Tôi nên nói gì bây giờ ... thật tuyệt vời ... đó là paladin mạnh nhất của đất nước này ..."

"Vâng, cô ấy là loại người như vậy."

Sau khi nghe người đó nói, Neia vô thức đáp lại. Sau đó, các đại diện dân quân che mặt bằng tay. Có vẻ như họ đã phải chịu một cú sốc khá lớn.

Mặc dù Neia đã không làm bất cứ điều gì sai trái, cô vẫn cảm thấy một chút tội lỗi.

"Các paladin không phải như vậy, không phải tất cả đều như vậy. Tôi sẽ xem nó như ... cô ấy là một trường hợp đặc biệt. Và cô ấy ... đúng như thế. Vâng."

"Thật khó cho cô,ngài Hộ vệ(sama)... tôi muốn mua đồ uống cho cô, nếu cô muốn uống một chút."

"Tôi đánh giá cao thiện chí của anh... uh, tôi có thể đi đâu? Đúng rồi,hãy tập luyện cùng nhau. Tôi có thể tìm cách mượn một khu vực đào tạo và trang bị. Tôi có thể liên lạc với các anh sau khi mọi thứ đã sẵn sàng không? "

"Chúng tôi sẽ đợi cô lo những chuyện đó", "Được rồi, chúng tôi sẽ chờ," những người đàn ông trả lời vui vẻ.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 2: Phần 2

Neia nhẹ nhàng rút dây cung của mình.

Cô hướng tầm mắt tập trung của mình về phía mục tiêu, và cô có thể thấy những hơi thở trắng bệch của mình kéo dài đến tầm nhìn của mình bởi gió, nơi nó biến mất. Mùa xuân đã gần, nhưng thời tiết vẫn lạnh.

Neia chôn vùi những ý niệm ngẫu nhiên trong tâm trí sâu thẳm của cô, nhìn chằm chằm vào mục tiêu trong trạng thái vô thức, và rồi cô từ từ lùi lại.

Trong quá trình bảo vệ thành phố, Neia đã hiểu rằng không ai có thời gian để từ từ nhắm vào mục tiêu trên chiến trường, nhưng ngay lúc này họ đang tập luyện để cải thiện độ chính xác của họ, nên những cuộc tập bắn nhanh có thể nên dành trong một thời gian khác.

Và rồi, cô ấy thả mũi tên của mình ra.

Mũi tên huýt sáo khi nó xé toạc không khí và bay theo một đường thẳng và ghim vào trúng mục tiêu.

Hoo, Neia thở ra.

Trong số mười mũi tên cô đã bắn, không một mũi tên nào đã bị bắn lệch mục tiêu.

Đây là một tỷ lệ chính xác vượt trội, nhưng Neia không vui vì điều đó.

Cô không thể làm điều đó trong quá khứ, nhưng ngay bây giờ, Neia thậm chí có thể chẻ đôi mũi tên mà cô vừa mới bắn. Tất nhiên, cô ấy sẽ làm hỏng mũi tên nếu cô ấy làm vậy, nên cô không làm điều đó.

Để có thể được như thế này, những gì cô có thể làm cho đến nay sau trận chiến đó, không chỉ kỹ thuật cung, mà còn cái gọi là năng lượng thiêng liêng đã trở nên hiệu quả. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nó hơi khác so với khả năng mà paladin sở hữu. Điều này là do bình thường, paladin chỉ có thể truyền sức mạnh của mình thông qua vũ khí cận chiến, trong khi cô ta có thể tăng cường vũ khí tầm xa với sức mạnh của mình.

Trong khi cô không hoàn toàn hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng Vua pháp thuật dường như khá hạnh phúc khi nghe về điều này. Tuy nhiên, ngay cả Sorcerer King cũng nói, "Thật khó để giải thích những điều như thế, hãy cho ta biết thêm nếu các khả năng khác được đánh thức."

Tiếng vỗ tay vang lên, và Neia mỉm cười vì cô cảm thấy xấu hổ.

"Wow, cô thật tuyệt vời, Baraja-chan."

"Ồ vâng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phát bắn cung tuyệt vời như vậy, không ai trong làng tôi có thể làm điều đó."

"Ahh, đúng vậy. Tôi từng là một người sống bằng nghề thợ săn, và tôi biết một vài người, nhưng không ai trong số họ có kỹ thuật như của Baraja-chan. "

Những người ca ngợi Neia đa số những người thực hành bắn cung và được đào tạo trong sân tập cùng Neia. Nhiều người trong số họ không tham gia vào trận chiến bảo vệ thành phố cách đây ba tuần.

Một số người đã được cứu thoát khỏi các trại tù gần đó và dân số của thành phố đã tăng nhanh chóng. Một vài người trong số họ có tài năng bắn cung và những người đã từng sử dụng cung được biên chế thành các đơn vị bắn cung đặt dưới sự chỉ huy của Neia.

Thông thường, mọi người sẽ khó tránh khỏi khó chịu khi phải làm làm cấp dưới cho một cô gái hộ vệ, đặc biệt hơn khi có một số người trong số họ đã đủ tuổi để làm cha cô. Tuy nhiên, không ai trong số những người đàn ông và phụ nữ tụ trung ở đây phản đối.

Sau khi nhìn thấy kỹ thuật nhắm và bắn tên của cô không ai dám thốt lên bất kỳ sự phản đối nào. Một số người thậm chí còn biết ơn vì được học từ Neia sau khi biết rằng cô là hộ vệ của Vua pháp thuật.

Cũng có một số người sợ rằng cô ấy là undead bởi vì họ đã nghe nói rằng cô ấy là hộ vệ của Vua pháp thuật, nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy.

Trong ba tuần nay, các paladin đã được phái đi để giải phóng các trại tù, nhưng đồng thời, Vua pháp thuật và Neia cũng đã đi ra ngoài để tấn công các trại và giải cứu các tù nhân.

Khi Vua pháp thuật lần đề xuất ý kiến, đã có một số phản đối khác nhau. Tuy nhiên, Sorcerer King đã nói, "Bây giờ Liên minh Demihuman đang thiếu nhân lực, chúng sẽ bắt đầu tử hình những người bị bắt nếu chúng xem xét khả năng họ có thể trốn khỏi trại giam, vì vậy họ phải được giải cứu không được chậm trễ", và điều đó đã thuyết phục Caspond chấp nhận lời đề nghị của Sorcerer King và cho phép hai người họ ra ngoài.

Neia ban đầu muốn tranh luận rằng Vua pháp thuật phải bảo tồn mana của mình để chiến đấu với Jaldabaoth. Tuy nhiên, Neia ngưỡng mộ cách ông hành động để bảo vệ người dân của một quốc gia khác và cảm thấy công lý phát ra từ ông, vì vậy cô không thể để mình ngăn ông thêm nữa.

Và như vậy, Neia và Sorcerer King đã giải cứu nhiều người bị bắt và đưa họ về thành phố này. Vì lý do đó, nhiều người vui vẻ phục vụ dưới quyền Neia.

"Ahhh ~ Tôi nên học vài thứ từ Baraja-chan."

"Vâng đúng rồi. Cô ấy thật tuyệt vời. Ngoài ra, cây cung mà cô ấy mượn từ Sorcerer King, Ultimate Shootingstar Super, cô thậm chí còn có thể làm những điều tuyệt vời hơn với cây cung đó, đúng không? "

"The Ultimate Shootingstar Super, huh. Thật là một cây cung tuyệt vời ... "

Đôi mắt của mọi người bắt đầu chú ý đến cây cung sau lưng của Neia, Ultimate Shootingstar Super.

Cô nên sử dụng nó trong suốt quá trình luyện tập, nhưng cô đã tránh làm vậy bởi vì cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào vũ khí của mình.

"Đúng là trong trận chiến bảo vệ bức tường thành, nhờ vào Ultimate Shootingstar Super mà tôi đã có thể sống sót cho đến khi Bệ Hạ đến... không, không phải thế. Không chỉ có Ultimate Shootingstar Super, mà còn có bộ giáp mà tôi mượn từ Bệ Hạ và tất cả những đồ vật khác của ông ấy cũng đã giúp tôi... "

Neia vuốt ve áo giáp của Buser.

"Bộ giáp này là của một Demihuman nổi tiếng, trông nó thật tuyệt vời cho dù tôi có nhìn bao nhiêu lần..."

"Cô ấy đã cho phép tôi chạm vào nó một lần, và độ cứng của nó thật tuyệt vời. Tôi thử chém vào nó bằng thanh kiếm và bị bật ra ngay lập tức. "

"Thật như vậy à? Tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây? "

Chủ đề về Neia trở thành một chủ đề nóng bỏng và bắt đầu truyền đi, cô ấy vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Được rồi, thảo luận đủ rồi, quay lại tập luyện nào. Theo Sorcerer King, Jaldabaoth sẽ chuẩn bị thực hiện kế hoạch khác sớm thôi, nên chúng ta không thể lãng phí một khoảnh khắc nào.

"Được rồi, đã đến lúc bắt đầu thực hành tập ắn. Hãy bắt đầu, mọi người. "

Khi cô quan sát cấp dưới của mình, từ đó nghe thật tuyệt vời, và nó làm cô xấu hổ một chút, Neia gỡ bỏ vật phẩm che nửa khuôn mặt của cô. Đó là một món đồ mà cô đã mượn từ Sorcerer King.

Vật phẩm ma thuật này là [Visor Mirror Shade] (tấm che mắt như mấy cái mình hay thấy siêu thị bán để bịt mắt ngủ) một bộ che mặt cho phép cô sử dụng một khả năng đặc biệt được gọi là Serpent Shot ba phút một lần. Đó là một kỹ thuật cho phép bắn mũi tên xoáy và kéo đối thủ của nó đi khi trúng tên, giống như một con vật kéo con mồi xuống.

Cô không quá chắc chắn những gì nó có thể làm được bởi vì cô đã không bắn nó vào bất cứ ai, một trong những gì cần để tránh được nó là phải rất nhanh nhẹn.

Đó là một vật phẩm rất tiện dụng cho một người như Neia, người đã sử dụng cây cung làm vũ khí chính của mình, nhưng quan trọng hơn, thực tế nó che giấu đôi mắt của cô thật tuyệt vời. Hay đúng hơn, không có món đồ đó, cô ấy không thể hòa hợp với những người khác.

Neia đặt tấm che lên, và cầm cây cung lên lần nữa.

Mọi người ở đây đều đã bắt đầu có kinh nghiệm, và bây giờ thời gian đó rất chặt chẽ, cô ấy không cần phải hướng dẫn họ về những điểm tốt hơn về định vị ngón tay. Cô đã chạm tới được cách bắn nhanh trong một khoản thời gian ngắn, và sau đó những gì cần thiết là cung cấp cho họ huấn luyện cá nhân và cho họ thực hành cho đến khi ngón tay của họ đau. Điều quan trọng nhất đối với họ là tích lũy kinh nghiệm trong khi tập bắn.

Như thường lệ, Neia băn khoăn về việc yêu cầu ma thuật chữa trị từ các Priest khi cô ấy đặt một mũi tên.

Ngay lúc đó, đôi tai sắc bén của Neia nghe thấy tiếng ồn.

Nó đến từ bên ngoài. Mặc dù hành động của Neia gần như ngừng lại, cô vẫn cố gắng kiềm chế. Nó có thể không phải là những gì cô mong đợi, và thậm chí nếu đó là người mà cô đã hy vọng gặp, họ có thể chỉ đi ngang qua, và không định đến đây.

Tuy nhiên, xuất hiện ở cánh cửa sân tập là vị vua vĩ đại với khuôn mặt xương, Vua pháp thuật.

Ban đầu, mọi người đều sợ undead, nhưng nhiều người trong số họ đã được giải cứu bởi Vua pháp thuật trong việc bảo vệ thành phố và từ các trại tù. Những lời thì thầm của sự kính trọng và lòng biết ơn đã được trộn lẫn, và nó đã báo trước sự xuất hiện của Vua pháp thuật.

Tuy nhiên, không ai ngừng tập luyện. Thông thường, họ sẽ quỳ gối trước Vua pháp thuật khi ông xuất hiện, nhưng chính Sorcerer King đã ngăn điều đó lại.

Đây không phải là một nơi công cộng, vì vậy các anh không cần phải làm điều đó khi tôi tới đây, phải không?

Không có vị vua nào, đặc biệt là vị cứu tinh của một quốc gia đáng ra phải được đối xử như vậy.

Mặc dù vậy, Vua pháp thuật đã nói rằng họ không cần phải làm như vậy.

Thật là một người vĩ đại ...

Sau khi khẽ thở dài trong sợ hãi, Neia đi đến bên của Sorcerer King, và siết chặt đôi má của mình.

Cô giữ tấm che mắt của mình.

Đó là vì Sorcerer King đã nói rằng cô ấy nên sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, nên cô ấy không cần phải cởi nó ra.

ông có lẽ lo lắng về việc cô có thể sử dụng một vật phẩm ma thuật như nó là một phần cơ thể của chính cô và nghĩ rằng cô nên cảnh giác bất kể chuyện gì sẽ xảy ra. Neia bị ấn tượng sâu sắc bởi chiều sâu sự cân nhắc của Vua pháp thuật.

Neia hiểu rằng đôi mắt của Sorcerer King đã không nhìn vào tay anh khi cô chạy đến. Vì lý do nào đó, việc quan sát các chuyển động thường lệ của Sorcerer King khiến Neia có chút hạnh phúc.

Cô hiểu ý nghĩa của những điều kỳ quặc nhỏ bé của một cá nhân phi thường khiến đôi má Neia thư giãn.

"Bệ Hạ của thần! Chúng tôi rất biết ơn vì ngài đã đích thân đến thăm nơi này! "

Neia vẫn là hộ vệ của Vua pháp thuật, ngay cả sau khi được bổ nhiệm làm chỉ huy của đơn vị bắn cung. Điều đó nói rằng, thật khó nói rằng cô ấy đã làm một công việc của một người bình thường, trong khi rời khỏi anh ta để huấn luyện những người khác bắn cung, chưa kể đến việc cô ấy thậm chí đã khiến anh ta đến đây.

Neia muốn ưu tiên công việc của mình như một hộ vệ của Vua pháp thuật, nhưng cô đã chọn làm điều này, bởi vì cô không còn muốn trở thành gánh nặng cho ông nữa. Và cũng có một lý do khác mà cô không nói với bất cứ ai.

Đó là bởi vì Sorcerer King từ chối có bất cứ ai ngoại trừ Neia phục vụ như một người theo ông. Ông đã nói điều đó với Caspond khi đối mặt với Neia.

Khi ngày càng nhiều người tập trung, có nhiều người khéo léo hơn hoặc quyến rũ hơn người con gái điên cuồng này. Mặc dù vậy, anh đã nói rằng Neia là đủ rồi. Người mà cô xem là công lý đã nói về cô như vậy.

Còn điều gì khiến cô hạnh phúc hơn nữa?

"Umu. Trong khi ta biết đó là sự khiêm nhường, nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là một nơi như vậy. Sau cùng thì, đây là nơi cô mài nanh vuốt của mình"

"Cảm ơn rất nhiều, thưa Bệ hạ!"

Cô nhìn xung quanh, có lẽ sẽ thiếu tôn trọng khi rời mắt khỏi Sorcerer King, nhưng tấm che mà cô mang đã khiến cho việc đó dễ dàng hơn, người của cô đã nghe thấy điều đó và đôi tai của họ chuyển sang màu đỏ. Vấn đề là họ có thể căng thẳng, có thể vì họ lo lắng, hoặc bởi vì họ đã gồng người và thẳng vai của họ lên để trông nhìn thật tốt trong mắt của Sorcerer King.

Ngay cả đôi tai của cô cũng bắt đầu hơi nóng.

"... Cô Baraja. Các người đàn ông của cô đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ lần gặp trước. Chắc chắn đó phải là thành quả của cô với tư cách là người lãnh đạo họ. "

Câu nói của ông khiến Neia cảm thấy bối rối và không biết trả lời thế nào

Sẽ rất xấu hổ khi nói rằng họ cảm thấy lo lắng và không thể thể hiện hết khả năng của mình bởi vì Bệ Hạ đã đến. Họ cũng nghĩ như vậy.

Do đó, Neia quyết định nhận lời khen của ông.

"Không, không phải thế. Thần không có gì nhiều để dạy cho họ. Họ có thể tự làm điều đó. "

"Là vậy sao?umh, nếu cô nói như vậy, thì nó phải là sự thật. "

Nói cách khác, Sorcerer King không nghĩ thế. Có nghĩa là Vua pháp thuật đánh giá cao về Neia.

Neia nói to hơn một chút để cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

"Thưa Bệ hạ, sự hiện diện của Ngài ở đây có nghĩa là cuộc họp đã kết thúc rồi à?"

"À, Đúng rồi. Cuộc họp đa xong trong ngày, và ta đã không đưa ra bất kỳ gợi ý đặc biệt nào. "

Ngay bây giờ, thành phố này có cả một ngọn núi các vấn đề, tất cả đều bắt nguồn từ dân số ngày càng tăng của thành phố. Dân số ban đầu của thành phố nhỏ Lloyds ít hơn 20.000, nhưng sau khi thu thập những người từ các trại giải cứu, bây giờ đã vượt quá 150.000.

Gần đây nhất trong số những vấn đề phát sinh dân số này là các slimes(các quái vật hình dạng như bãi nước) được sử dụng trong các cống rãnh, các Sanitary Slimes, dân số của chúng đã tăng lên do việc sử dụng quá nhiều về thực phẩm và do đó gây ra một hoảng loạn khi chúng phun trào từ cống rãnh.

Khi dân số các Slime tăng lên, chúng thường bị đốt cháy bằng các vật phẩm ma thuật, nhưng sự tăng trưởng nhanh bất ngờ sẽ dẫn đến việc không giải quyết kịp kết quả là nhiều người đàn ông và phụ nữ đã bị tấn công.

Khi những người đàn ông và phụ nữ này bị bao vây bởi Slime, một nhóm quái vật dọn rác được gọi là Filth Eaters (quái vật ăn bẩn) xuất hiện từ những cống rãnh để giúp họ.

Không giống như cách chúng xuất hiện, những Filth Eaters là những con quái vật thông minh, và chúng biết rằng con người có thể sản xuất rất nhiều thức ăn cho chúng, vì vậy chúng đã cứu người với cơ thể có tính axit của mình.

Tuy nhiên, người dân không biết ơn những Filth Eaters đó. Đó là vì vệ sinh bằng Sanitary Slimes không lây nhiễm cho chính họ, nhưng những Filth Eaters đã giúp họ là những nguyên nhân của các tác nhân gây bệnh. Vì vậy, những người mà chúng giúp đỡ đã bị nhiễm bệnh và ở trong tình trạng rất xấu, đặc biệt là một số người đã mắc bệnh viêm não.

Ngoài ra, bây giờ là mùa đông, nên củi và các nhiên liệu khác rất hiếm. Có một thực tế là sự chậm trễ trong việc xây dựng nhà ở. Trong khi không còn nhiều lương thực, điều đó sẽ trở thành một mối nguy hiểm trong tương lai.

Vua pháp thuật đã được mời đến nhiều cuộc họp để tìm cách giải quyết với những vấn đề này, có thể vì họ đang dựa vào kiến thức phi thường của ông để giải quyết vấn đề của họ.

Trong khi Sorcerer King chỉ đơn giản nói rằng anh ta không biết nhiều và chỉ đơn thuần ngồi sang một bên để lắng nghe, một người như vậy không thể được triệu tập đến các cuộc họp trong thời gian tơi và thêm lần nữa.

Thực tế là anh ta đã tự mình đến buổi họp là quá khiêm tốn mặc dù là vua của một quốc gia đã tăng thêm sự tôn trọng của Neia đối với ông.

"Ngài định làm gì tiếp theo, thưa Bệ Hạ?"

"Umu. Ta đã định xem liệu việc di chuyển các khúc gỗ có tiến triển tốt hay không... cô có bận rộn với việc luyện tập không, cô Baraja? Nếu không phiền, cô có muốn đi cùng ta không? "

Để giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu và nhà cửa, họ đang sử dụng những con ngựa Undead của Vua pháp thuật để vận chuyển các khúc gỗ từ một khu rừng xa xôi. Ban đầu, nhiều người không thích sử dụng ngựa undead để vận chuyển, nhưng bây giờ khi mọi việc trở nên ổn định và nhiều lời khen ngợi cho việc có ích của những con ngựa Undead.

"À, làm ơn cho phép tôi đi với ngài! Dù sao thì tôi cũng là hộ vệ của Bệ hạ "

Hiểu được rằng cô có thể thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách lâu dài và niềm vui của cô khi ở một mình với Sorcerer King khiến Neia vô thức nói nhanh hơn và to hơn. Kết quả là tai của Neia nóng lên một lần nữa.

"Vậy sao? Vậy chúng ta hãy đi thôi. "

"Vâng! Xin vui lòng"

Như thể những lời của Neia đã bị gián đoạn, đột nhiên, ở đằng xa, bầu trời bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa dữ dội.

Trong một lúc, Neia băn khoăn không biết có cái gì đang cháy.

Nhưng không đúng. Cô đã nghĩ sai. Điều đó không thể gây ra bởi bất kỳ cách đốt cháy tự nhiên nào.

Ngọn lửa đó dường như bao trùm thành phố. Nói cách khác, đó là một bức tường lửa, tâm trí của Neia ngay lập tức nhớ lại những gì các thành viên của Blue Rose đã nói.

"Bệ hạ! Đó là "

"À, đúng như cô đang nghĩ, và giống như những gì ta nghe từ Momon... có lẽ đã đến lúc. Có vẻ như tên khốn Jaldabaoth đang tấn công. Cô Baraja, ta nên qua đó xem. "

Ông đã dự đoán chuỗi sự kiện này trước? Như thể bị ảnh hưởng bởi thái độ bình tĩnh của Sorcerer King, trái tim của Neia cũng bình tĩnh lại. Hoặc không, sẽ tốt hơn nếu nói rằng sự hiện diện của một vị tối cao như Vua pháp thuật đã cho cô yên tâm.

"Đi đâu ạ!"

"Ah, hm. Mục đích của Jaldabaoth vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, hắn ta có thể chỉ ở đây để giết bừa bãi. Tuy nhiên, nếu hắn ta có mục tiêu, hắn sẽ nhắm mục tiêu là ta hoặc bộ chỉ huy của Thánh quốc, vì vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta đến gặp trước. Nói với những người đàn ông của chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hãy đưa họ chạy đến một khu an toàn. "

"Eh!?"

"Họ sẽ không thể chống lại Jaldabaoth. Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu để họ chuẩn bị đối phó với bất kỳ ma quỷ nào có thể xuất hiện. Vì thành phố có lẽ sẽ hỗn loạn vào lúc này, khi cô chỉ huy đơn vị của mình, sẽ không tốt hơn khi để họ ra ngoài thành phố sao? "

Mặc dù cách nói lúc đầu không rõ ràng, ý tưởng có thể sẽ được tóm tắt sau, bởi vì phần giữa trở đi là một loạt các hướng dẫn không ngừng cho Neia.

"Vâng! Cảm ơn rất nhiều, thưa Bệ Hạ! Được rồi, mọi người! "

Trong khi họ đã có kế hoạch trong trường hợp Jaldabaoth lãnh đạo một đội quân, họ đã không ngờ một ngọn lửa bao quanh toàn bộ thành phố. Một vấn đề lớn khác là việc họ không biết chính xác mức độ mà kẻ thù có thể tạo ra.

Neia đưa ra chỉ dẫn. Chỉ có một đội duy nhất ở đây có thể họ sẽ cảm thấy không hài lòng, nhưng là một đội trưởng, cô có trách nhiệm thực hiện một vài việc trước khi mệnh lệnh đến.

Các hướng dẫn là một cái gì đó như thế này:

Mọi người trong đội đều mang gia đình của họ và đi đến cổng phía đông, bởi vì nếu kẻ thù tấn công, có khả năng họ sẽ tấn công từ cổng phía tây. Sau đó, họ sẽ hình thành đội hình ở cổng phía đông, và nếu có quỷ bên ngoài cổng phía đông, họ sẽ leo lên các bức tường gần cổng phía đông và tấn công chúng. Ngoài ra, họ còn phải nghe trợ lý của Neia cho đến khi cô đến và thích nghi với những thay đổi trong điều kiện chiến trường.

Các cấp dưới của Neia tuân theo lời chỉ dẫn của cô và nhanh chóng hành động.

Sau khi ra lệnh, Neia quay lại và thấy rằng đôi mắt của Sorcerer King đang nhìn vào tay ông, trong khi anh đã sử dụng phép bay để bay trên đầu Neia.

"Bệ hạ! Hãy để tôi đi với ngài! "

Có lẽ ông giật mình bởi tiếng hét của Neia, nhưng Vua phù thủy đột nhiên đóng tay lại và một âm thanh trầm lặng phát ra từ bên trong.

"Hừm... ừm, được rồi."

Sorcerer King sử dụng phép thuật bay lên Neia. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra sự vĩ đại từ phép thuật bay khi cô biết được bay là như thế nào.

Neia và Sorcerer King di chuyển như thể họ đang lướt trên mặt đất. Họ bay ngang qua đám đông đang bối rối rơi vào hỗn loạn, bởi vì họ không thể nắm bắt được tình hình. Lý do vì bay trong không khí mà không có che chắn sẽ rất dễ phát hiện, và nếu có con quỷ nào ở đây, họ có thể bị tấn công từ mọi hướng.

Neia cắn môi, cảm giác như cô đang là gánh nặng. Bất kể có ma quỷ nào tấn công, chúng không thể gây ra vấn đề gì cho Vua pháp thuật. Cô không thể không nghĩ rằng ông đã chọn đi một chặng đường dài thay vì bay thẳng đến điểm cần đến của mình bởi vì có cô ở đây.

Cuối cùng, họ đã đến nơi, trụ sở,nơi này số lượng đã tăng gấp đôi như phòng của Caspond.

Hai paladins dùng tay mình cố gắng kiếm soát những người ở gần cửa.

"Cô Baraja, chúng ta sẽ đi từ trên xuống."

"Vâng!"

Sau khi thấy rằng sẽ hơi khó để vào từ cửa trước, hai người họ bay lên và đến ban công. Ngay sau đó, cửa sổ trước mặt họ mở ra.

"Bệ hạ! Cảm ơn vì đã đến. "

Đó là một paladin.

"Có những người khác ở đây không?"

"Không, thưa bệ hạ. Các linh mục đang được triệu tập. Phó chỉ huy Montagnes chuẩn bị giải phóng trại giam và dự kiến sẽ không trở lại trong hôm nay. Ngay bây giờ, chỉ có chỉ huy Custodio và Ngài Caspond có mặt. "

"Là vậy sao. Nhưng cũng thật tốt là có hai người họ ở đây. Dẫn đường."

"Vâng!"

Sau khi paladin dẫn họ đến phòng của Caspond, họ có thể nghe thấy một cuộc thảo luận lớn qua cánh cửa. Nó có vẻ khá hỗn loạn.

Paladin mở cửa cho họ, và hơn một chục cặp mắt đỏ ngầu chào họ.

"Xin lỗi ta tới trễ. Chúng ta đã hết thời gian, vậy giờ các ngài đang thảo luận về kế hoạch gì? "

Mọi người đều nhìn nhau, và Caspond lên tiếng thay mặt họ.

"Chúng ta chưa phát hiện ra Jaldabaoth. Bệ Hạ, liệu ngọn lửa này có được tạo ra bởi một vật phẩm ma thuật hay một con quỷ khác ngoài Jaldabaoth không? "

"Tôi không chắc. Xét cho cùng, ngay cả ta cũng không thể làm một việc như thế. "

Những người khác như bị lung lay. Vua pháp thuật đã sử dụng các phép thuật vượt qua trí tưởng tượng. Jaldabaoth mạnh đến mức nào nếu ông ta có thể sử dụng phép thuật mà ngay cả Sorcerer King cũng không thể?

"Trong trường hợp này, ngọn lửa đó có hiệu ứng gì? Blue Rose nói rằng họ đã vượt qua nó, thế thì những người bình thường cũng có thể làm như vậy, đúng không? "

Sau khi nói điều đó, Remedios quay lại nhìn thẳng vào Sorcerer King.

"Đó không phải là vấn đề. Đối với các hiệu ứng của nó, các con quỷ đứng bên trong ngọn lửa đó sẽ có thêm lợi ích và các thuộc tính của chúng sẽ được tăng lên, phép thuật của chúng sẽ làm thiệt hại nhiều hơn, tỷ lệ làm yếu các vật phẩm sẽ tăng lên và nhiều hiệu ứng khác. Nhưng theo kết quả từ nhóm điều tra, không có hiệu ứng nào tồn tại. Tuy nhiên, ta vẫn nghĩ nó vẫn kèm theo một số hiệu ứng khác"

"Có nghĩa là chúng ta có thể tự do di chuyển ra vào, đúng không?"

"Hm? Chẳng từ đầu tôi vẫn chưa nói sao? "

"Chúng ta phải sơ tán mọi người khi không có Demihumans hay các con quỷ xung quanh, và phải hình thành các đơn vị ở đó nhanh chóng. Sau tất cả, tôi nghe nói rằng ma quỷ xuất hiện trong khu vực được bao quanh bởi ngọn lửa khi nó được phát hiện lần cuối trong Vương quốc. Hãy cùng nhau bàn kế hoạch hành động, mọi người. "

Sau khi ra lệnh cho các Paladins, anh ta hỏi Vua pháp thuật một lần nữa, "Ngài có thể sử dụng phép thuật của mình để xác định vị trí của Jaldabaoth không, thưa Bệ Hạ?"

"Nếu ta có thể, ta đã không cần phải ở lại thành phố này, đúng không?"

Ngay khi Vua pháp thuật đang đối mặt với câu hỏi này đến câu hỏi khác, mọi người đều nghe thấy tiếng ọp ẹp đáng ngại.

Nó bắt đầu một cách lặng lẽ, và sau đó nó dần dần phát triển lớn hơn để dập tắt mọi âm trong phòng. Từng người một, họ nhận ra rằng mọi âm thanh không thể nghe được nữa, và cuối cùng, trong im lặng, thứ duy nhất còn lại là âm thanh của tiếng ọp ẹp.

Mọi người lo lắng nhìn quanh về mọi hướng, và ngay lúc đó, Neia nhận thấy có gì đó kỳ quặc trên bức tường bên ngoài của tòa nhà và kêu lên "Ah"

Một vết nứt xuất hiện trên tường, và khi mọi người xem, nó bắt đầu lan rộng. Bức tường phồng lên, và rồi

"Mọi người, ra khỏi đây ngay!"

Ngay khi Remedios hét lên, Vua pháp thuật đứng trước mặt Neia.

Bức tường vỡ ra do một vụ nổ. Những viên gạch bay xuyên qua căn phòng như một viên đạn bắn từ súng shotgun. Tiếng rên rỉ đầy vang lên, đến từ những người bị trúng những viên gạch tốc độ cao.

Nếu Sorcerer King không che chắn cho Neia bằng cơ thể của mình, Neia có lẽ đã kết thúc và rên rỉ trên mặt đất như những người khác.

"C-cảm ơn ngài"

Vua pháp thuật giơ tay lên ngăn chặn Neia trước khi cô có thể cảm ơn anh, và rồi anh chỉ vào khoảng trống khói trên tường để để cô có thể biết được chuyện gì xảy ra từ đó.

Có một hình bóng khổng lồ ở đó, màu của một ngọn lửa gầm lên.

"Cảm ơn các người đã chào đón nồng nhiệt, con người."

Đó là một giọng nói sâu sắc và mạnh mẽ.

Như thể cắt xuyên qua làn khói, thứ gì đó từ từ chọc qua lỗ trên bức tường và bước vào phòng.

Đó là - một con quỷ.

Do kích thước của nó, nó phải cúi xuống để không phá hỏng căn phòng. Tư thế của hắn trông hơi ngu ngốc, nhưng bây giờ chắc chắn không phải là lúc để cười. Cổ họng của cô không thể hoạt động bình thường; cô muốn nuốt nước bọt trong miệng, nhưng nó bị mắc kẹt lại.

Đây là một tập hợp sức mạnh áp đảo.

Neia chưa bao giờ đánh giá cao sức mạnh kẻ thù của mình so với bản thân, nhưng cô hiểu rằng cô không thể chiến thắng hắn ta ngay cả nếu có cả hàng chục ngàn Neia đi nữa. Cô bị bởi sự phản ứng nhanh chóng của Sorcerer King sau khi ông tháo chiếc nhẫn của mình, và cô thậm chí không thể cử động một ngón tay.

Lúc đó cô mới nhận ra mình đang đối mặt với ai.

Đó là Jaldabaoth ... Quỷ Vương Jaldabaoth ...

Khuôn mặt hắn đầy giận dữ, đôi cánh của hắn đỏ bừng, và cánh tay đang cháy ,dường như hắn đang cầm một thứ gì đó trong tay, và Neia không thể không nghi ngờ đôi mắt của cô.

Mặc dù cô không thể tin việc này, một cơ thể thấp nhỏ. Nó phát ra mùi hôi thối, một trong những phân rã ghê tởm.

"Yeeeaaarrt!"

Đó là một tiếng hét, không phải một tiếng hét. Đó là một âm thanh mà một người đã mất đi cảm xúc của họ và rơi vào sự điên rồ. Nó đến từ phía sau Neia.

Lưng của Neia rùng mình. Người tạo ra âm thanh đó là Remedios.

Remedios giơ thanh thánh kiếm lên cao và lao thẳng vào Jaldabaoth, không quan tâm đến việc phòng thủ của chính mình.

Điều này quá dại dột. Ngay cả Neia, người không có kỹ năng với kiếm, cảm thấy rằng đó là một sự điên rồ.

"Ngươi thua rồi."

Những lời nói nặng nề, trầm lặng đó được kèm theo âm thanh bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Remedios bay thẳng và đâm vào tường. Tác động của cô đã tạo ra một vụ chấn động như thể toàn bộ tòa nhà sẽ sụp đổ. Sau đó, Remedios người đã bị gạt sang một bên giống như một con ruồi, bị rơi xuống một cách yếu ớt từ bức tường.

Có vẻ như Jaldabaoth đã sử dụng phần thân dưới của cơ thể một con người ném vào Remedios.

Neia chắc chắn sẽ chết nếu cô nhận cú đánh đó. Nhưng như mong đợi của paladin mạnh nhất của vương quốc, cuộc sống của cô dường như không gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, tại chỗ của nó, một mùi hương bắt đầu lan truyền trong không khí.

Căn phòng đầy những miếng thịt từ cơ thể bị hư hại mà Jaldabaoth đã từng tấn công Remedios.

"Ahh... thật là lộn xộn. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm căn phòng bẩn thỉu. Tất nhiên, nó sẽ không kết thúc như thế này nếu người phụ nữ đó tấn công tôi mà không suy nghĩ, ừm, đó chỉ là một cái cớ. Xin hãy tha thứ cho tôi. "

Jaldabaoth từ từ cúi đầu. Hắn ta dường như thực sự xin lỗi, nhưng điều đó khiến mọi người càng sợ hãi hơn.

Và sau đó, hắn tình cờ buông bỏ những gì đang cầm, thứ gì đó trông giống như những phần còn lại của mắt cá chân rơi xuống đất.

"Tôi đoán tôi đã quá vui mừng khi vung nó xung quanh và phần nửa đầu bay ra một nơi nào đó. Đó là một điều nhỏ bé bẩn thỉu, vì vậy tôi đã tìm kiếm một cơ hội để vứt bỏ nó ... nhưng cuối cùng tôi đã cố gắng tận dụng tốt ném cho cô ấy. Tôi không phải là một con quỷ tốt bụng sao? Cô ấy phải cảm ơn tôi từ thế giới bên kia. "

Jaldabaoth lẩm bẩm với chính mình.

"Ahhhhhhhhhh!"

Remedios chạm vào chính mình khi cô đau đớn dữ dội, máu tươi tuôn trào từ khóe miệng cô. Không, cô đang cố nhặt những miếng thịt bị mắc kẹt trong người mình. Cô ấy đang làm gì vậy? chẳng lẽ cô đã mất trí, Neia băn khoăn.

Không, có một điều gì đó khiến cô ấy làm việc điên rồ này.

Đừng nói với tôi, cái xác đó là ... làm sao đây có thể là ...

Mặc dù phần thân dưới có những thứ trông như bộ áo giáp dính chặt vào, nhưng nó phải thuộc về một người phụ nữ. Trong trường hợp đó, cô có thể tưởng tượng ra hai người có thể mặc bộ giáp này.

Nếu đó thực sự là ...

"Thật là một âm thanh đáng yêu," Jaldabaoth vẫy tay như một nhạc trưởng. "Trong trường hợp đó, tôi tin đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Sorcerer King Ainz Ooal Gown-dono hoặc có lẽ gọi là sama sẽ là tốt hơn chứ?"

"Nó không quan trọng. Bây giờ, ta tin rằng ngươi đang ở đây cho một cuộc thách đấu với ta? "

"Đúng vậy. Không có những kẻ yếu đuối sẽ thật sự khác biệt. "

"Ta đồng ý vào thời điểm đó. Ta không có ý định tạo ra cái chết vô nghĩa. "

Remedios vẫn đang đau khóc nhìn về phía Sorcerer King.

"Bệ hạ, ngài có vẻ mạnh. Mạnh hơn cả Momon. Tôi hy vọng ngài sẽ cho phép tôi áp dụng một chiến lược để đảm bảo chiến thắng của mình. "

Jaldabaoth giơ tay lên, và một cái đầu thò qua lỗ.

Đó là một người phụ nữ đeo khẩu trang và trang phục hầu gái. Trên thực tế có hai người trong số chúng.

"Tôi tin rằng bạn sẽ không gọi tôi là hèn hạ?"

"Uh, hm. À, đây là ... mhm ... uh ... um. "

Vua pháp thuật đang bắt đầu lo lắng. Đúng như mong đợi.

Không ai có thể mong đợi Jaldabaoth đến cùng lũ quỷ hầu gái của mình.

Tuy nhiên

Vua pháp thuật rất là khôn ngoan, và ông ta đã đoán trước được điều này. Trong trường hợp đó, tại sao ông lại như thế này? Có thể nào là vì chúng ta ở đây? Có lẽ ông cũng không tự tin bảo vệ tất cả chúng ta, nên ông lo lắng!

"Hoàng thượng, xin đừng lo lắng về chúng tôi."

"Eh?"

Vua phù thủy đã làm một chút ngạc nhiên nho nhỏ.

Neia biết rất rõ rằng những người hầu gái là những người có thể giết tất cả mọi người trong căn phòng này, và họ mạnh đến mức cô không thể thoải mái ngay cả khi ai đó bảo cô đừng lo lắng. So với một người nào đó ở cấp độ của Vua pháp thuật, Neia và những người khác, có lẽ bao gồm Remedios, không khác gì con tốt không có giá trị.

Tuy nhiên cô thà chết còn hơn là cản đường.

Cô đã từng nghe nói rằng cấp dưới của Vị pháp thuật sẽ sẵn sàng chết nếu họ trở thành con tin. Trong khi Sorcerer King nói rằng anh cảm thấy đau khổ vì điều đó, cuối cùng Neia cũng có thể hiểu được cấp dưới của ông đã cảm thấy thế nào. Họ không muốn trở thành gánh nặng cho người mà họ kính trọng.

"Hahaha! Đừng lo lắng, con người. Ta sẽ tra tấn tất cả các ngươi đến chết. Chúng ta sẽ chờ ở đài phun nước ở trung tâm thị trấn. Tất nhiên, ngài có thể chạy trốn nếu muốn, Sorcerer King. "

"Ta thấy câu đó là dành cho ngươi, Jaldabaoth."

Sorcerer King và Jaldabaoth nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau đó, Jaldabaoth quay lưng lại, Remedios nhảy lên, thanh thánh kiếm của cô trong tay, và lao vào anh.

Thanh thánh kiếm yếu ớt trông giống như một dải ánh sáng đang chảy.

"Chết điiiiiiii!"

Và rồi, cô đâm nó vào lưng của Jaldabaoth.

"Đây là gì? Đây là... ngươi có hài lòng không? "

- Đó là một giọng nói lạnh lùng.

"Tại sao ... tại sao ... sau khi nhận một nhát đâm công từ thánh kiếm ... ngưởi phải là ác ..."

Remedios nhìn trông quá nhỏ và không đáng kể so với đối thủ.

"Ta không biết phải làm gì. Tại sao? Ý ngươi là sao? Cảm giác giống như một cú chích nhỏ, nói như thế nào nhỉ? Nếu ngươi đã xong, ngươi có phiền không? Ta không định giết ngươi ở đây. Ta sẽ quyết định mạng sống của ngươi sau khi ta giết Sorcerer King. "

Jaldabaoth không chú ý đến Remedios và dang rộng đôi cánh to lớn của mình trước khi bay đi. Những người hầu gái đi theo hắn ta.

"... Vậy ta cũng nên đi. Anh nên kiếm nơi ẩn nấp để không bị cuốn vào cuộc chiến. Mặc dù ta không nghĩ rằng như vậy là ổn, ta hy vọng anh sẽ hiểu nếu thành phố này bị phá hủy. "

"Thưa Bệ hạ, Ngài thật sự ổn chứ?"

Caspond đứng dậy từ nơi anh ta núp để tránh những mảnh vụn bay trong phòng. Mắt anh nhìn Remedios, người trông hoàn toàn bị đánh bại và không thể đứng dậy.

"Sẽ ổn thôi , ta không thể nói điều này chắc chắn, nhưng phải có cơ hội. Sẽ rất rắc rối nếu hắn ta sử dụng các Demihumans như lá chắn. Có vẻ như hắn ta vẫn đánh giá thấp ta, và đây cũng là cơ hội để đưa những người hầu gái về phe của tôi.

"Sẽ ổn thôi. Không sao đâu. Em gái tôi vẫn ở đây. Kelart vẫn còn ở đây. Miễn là cô ấy ở quanh đây, Calca-sama có thể đã... "

Remedios tát vào khuôn mặt của mình khi cô lẩm bẩm với chính mình, và sau đó cô mạnh mẽ đứng lên bằng đôi chân của mình.

"Sorcerer King! Tôi cũng sẽ đi! Hãy cho tôi một vũ khí có thể gây tổn thương hắn ta! Tôi sẽ trở thành thanh kiếm của ngài trong thời gian này! "

Vua phù thủy nhìn Remedios, mắt cô đỏ bừng và đầy căm thù, rồi lắc đầu.

"...Quên nó đi. Cô sẽ chỉ cản đường thôi. "

"Ngươi đang nói gì thế !?"

"Cô có hiểu không? Tôi nói về sự khác biệt về sức mạnh. Hay cô muốn nói rằng cô có thể hiểu nhưng từ chối chấp nhận nó? Nói một cách đơn giản cô là một gánh nặng. "

Remedios liếc nhìn Sorcerer King như thể anh ta là kẻ thù của cô.

Lời của Sorcerer King rất khắc nghiệt, nhưng điều đó đúng. Hay đúng hơn, chúng khó có thể chấp nhận chính xác vì chúng là sự thật.

"Chỉ huy trưởng Remedios! Ta có một nhiệm vụ khác cho cô. Di tản những người bên ngoài thành phố! "

Caspond đã ra lệnh với một giọng nghiêm khắc.

"Kế hoạch là để cho Bệ Hạ xử lý Jaldabaoth. Cô cũng đã đồng ý với điều đó, phải không? "

"... Ahh, tôi biết," Remedios cắn môi, và rồi cô ấy ép ra những lời tiếp theo. "Ngài phải giết tên khốn đó."

"Được rồi."

"Các Paladin,hãy cẩn thận thu thập phần còn lại của cơ thể đó. Đừng để lại một mảnh nào sot lại. "

"Chỉ huy trưởng ... cơ thể đó là ..."

Các paladin đã suy nghĩ về những gì đang xảy ra, và liều mạng hỏi câu hỏi của mình bằng một giọng run rẩy. Remedios trả lời bằng một giọng có vẻ như đang bảo anh đừng hỏi thêm nữa.

"Đừng quên rằng có thể có ma thuật đánh lừa trong khi làm việc."

Remedios còn lại mà không nhìn lại. Một số paladin đi theo cô, với vẻ mặt sợ hãi.

"Bệ Hạ, tôi thành thật xin lỗi vì cách cô ấy đối xử với ngài... Tôi xin lỗi thay mặt cô ta được không?" Caspond cúi đầu xuống. "Xin vui lòng, tôi cầu xin sự tha thứ của ngài."

"...Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Bây giờ, hãy nhanh lên và sơ tán mọi người. Nếu hắn ta phải đợi quá lâu, hắn có thể quyết định đổi ý lời nói của mình. Ta sẽ đi trước để câu thêm thời gian, nhưng ta hy vọng ngài hiểu rằng ta chỉ có thể hỗ trợ cho ngài khoảng 30 phút. "

"Tôi hiểu. Mọi người đều nghe thấy hết chứ? Hãy di chuyển nhanh! "

Một số linh mục và paladins di chuyển ra ngoài với Caspond.

Những người duy nhất còn lại trong phòng là Vua pháp thuật và Neia, và một vài paladin cùng linh mục đang nhồi xác của một người nào đó vào một cái túi. Trong trường hợp đó

"Bệ hạ, tôi có thể đi cùng ngài không !?"

Tiếng thở hổn hển kinh ngạc và luồng khí bất ngờ từ xung quanh cô. Nhưng Neia phớt lờ những người không liên quan đó. Cô lấy tấm che mặt của mình ra và nhìn thẳng vào Vua pháp thuật.

"... Umu. Ta không thể. Hắn ta đã nói tất cả vào lúc nãy, nhưng hắn ta là một con quỷ. Nếu bị ép, hắn ta sẽ tiết lộ bản chất thật của mình và sử dụng cô làm con tin.

"Nhưng nếu điều đó xảy ra, Bệ Hạ sẽ giết tôi mà không do dự, phải không?"

"Khi cô nói điều đó với một cái nhìn nghiêm túc như vậy trên khuôn mặt, cô làm cho ta phải trả lời như một người tàn nhẫn. Chà, nếu ta không thể cứu cô, ta sẽ phải từ bỏ cô. Ta cũng sẽ đánh cô bằng một đòn tấn công. "

"Trong trường hợp đó"

"Ta không làm điều này vì ta muốn giết con tin, cô hiểu không?"

"Ah! Tha thứ cho tôi..."

Đó là cách nó sẽ diễn ra. Ông sẽ làm điều đó bởi vì nó là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu có một lựa chọn tốt hơn, người đàn ông nhân từ này chắc chắn sẽ chọn cách khác. Vì vậy, không để Neia đi cùng ông vì đó là lựa chọn tốt nhất.

"Nhưng... Bệ hạ, ngài đã sử dụng nhiều phép thuật và thậm chí cả các vật phẩm ma thuật và mana của mình để giải phóng thành phố này. Là một Caster ma thuật, chắc chắn ngài sẽ bị suy yếu ngay bây giờ. Sẽ ổn chứ? "

"Mhm! Thật vậy, nó có thể nguy hiểm, nhưng ta đến đây để đánh bại Jaldabaoth. May thay, hắn đến tìm tôi. Bây giờ ta sẽ tiêu diệt hắn ta và lập kế hoạch cho các cuộc tấn công ... ugh, nói rằng ta muốn những người hầu gái làm cho ta nghe như một ông già bẩn thỉu, hm ... "

Neia cười cay đắng trước Vua pháp thuật, người vẫn có thể làm một trò đùa vào lúc như thế này. Cô muốn nói, nhưng Sorcerer King đã cắt ngang lời cô bằng một bàn tay giơ lên.

"Ngoài ra, tôi sẽ là một trò cười nếu ta bỏ chạy ở đây."

Vua phù thủy nhún vai, như thể đang đùa. Neia cảm thấy anh không nghiêm túc, và vì thế cô lên tiếng.

"Thưa ngài! Nếu họ muốn cười, hãy để họ cười! Tôi nghĩ rằng ngài chỉ nên chiến đấu với hắn ta trong tình trạng tốt nhất! Ngoài ra, ngài đến đây để chiến đấu với Jaldabaoth, nhưng ngài đã sử dụng một lượng lớn mana và sức mạnh thay mặt cho Thánh Quốc. Đó không phải là những gì ngài đã đồng ý ngay từ đầu. Nếu chúng ta nói vậy, người dân của đất nước tôi sẽ... "

"Thật vậy, đó là sự thật. Nhưng con người là những sinh vật chỉ tin những gì họ muốn tin. Ngay cả khi cô cố gắng lan truyền từ bây giờ, không ai sẽ nhớ đến việc đó cả, cô Baraja. "

"Cái đó...! Trong trường hợp đó, tôi có thể là nhân chứng! Và... "

Neia nhận ra khóe mắt của cô với những paladin và linh mục đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Chắc chắn họ sẽ sẵn sàng làm nhân chứng.

"... Neia Baraja. Ta cảm ơn cô, nhưng không cần thiết vì điều đó. Ta sẽ không thay đổi ý định chiến đấu với Jaldabaoth. "

"Tại sao vậy?"

"Đơn giản. Đó là vì đó là lời hứa mà ta đã nói với tư cách là một vị vua. "

Neia không có gì để nói. Không có gì cô có thể nói để đáp lại điều đó. Một người bình thường như cô không thể nói bất cứ điều gì có thể thay đổi tâm trí của một vị vua.

Có tiếng thì thầm của sự ngưỡng mộ quanh cô. Thật vậy, người vĩ đại và kiêu ngạo này không ai khác ngoài Hoàng thượng Sorcerer King Ainz Ooal Gown.

Neia tràn ngập niềm tự hào cho nhà vua mà cô đã luôn để trong lòng.

.

"Bệ Hạ, tôi biết điều này vô cùng thiếu tôn trọng, nhưng nếu ngài cảm thấy có nguy hiểm, tôi cầu xin ngài hãy chạy trốn."

Có lẽ nói đến khả năng mất mát của ông có thể khiến ông không vui, nhưng dù vậy cô ấy vẫn phải nói điều đó.

"...Nhưng đương nhiên là. Nó là một kẻ ngốc đánh nhau mà không chuẩn bị những cách để trốn thoát. Ngay cả khi cô thua một trận, cô có thể tận dụng tốt các thông tin thu được trong trận đấu tiếp theo. Nó không quan trọng khi cô thua trận đầu tiên. "

"Tôi thể mong đợi gì hơn nữa ở Ngài, thưa Bệ Hạ."

Một giải thích cực đoan về điều đó là nếu mục đích của ông là đánh bại Jaldabaoth, thì tất cả những gì ông cần là chiến thắng cuối cùng. Neia bị kích động bởi dòng suy nghĩ này, vốn không phải là suy nghĩ của một chiến binh, mà là của một vị vua.

"Vậy ta sẽ ra ngoài trước."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 2: Phần 3

Ainz đi đến nơi Jaldabaoth đã hẹn. Trên đường đi, anh dùng [Message](truyền tin) để ra lệnh cho hai Hanzo(Giống như Ninja) đi theo anh ta để kiểm tra từ phía sau và nếu có ai đó quan sát từ đằng xa.

Sau khi nhận được một báo cáo không tốt về cả hai mục đó, Ainz ban đầu có ý định chấm dứt việc truyền tin ngay lập tức, nhưng sau đó ông nhận được một báo cáo hơi bối rối rằng có những thành viên của Pleiades hiện diện.

Ainz đã hiểu được và kết thúc [Message].

... Chúng thần không tìm thấy bất kỳ người chơi nào khác hoặc những người nắm giữ các vật phẩm World Class lần này. Thần cứ nghĩ họ phải tự thể hiện bản thân bây giờ ... nhưng nếu họ không tồn tại, làm thế nào để giải thích những gì đã xảy ra với Shalltear? Đó có phải là một loại trùng hợp ngẫu nhiên không? Nó phải là hiệu ứng của một World Class, đúng không? Hay đó là kỹ năng của một số cá thể tài năng?

Thực tế là không có gì đã được khởi động thời điểm này, toàn bộ điều này khiến cho anh cảm thấy giống như một cái bẫy. Tất cả những gì anh biết, Kẻ thù đang chờ anh hạ thấp sự phòng vệ của mình trước khi tấn công.

Thành thật mà nói ... tốt, nó không quan trọng. Việc lập kế hoạch cẩn thận cho tương lai sẽ không bị lãng phí.

Do đó, Ainz liên lạc với các nhóm Hanzo khác với [Message] để xác minh sự sẵn sàng của họ và xác nhận thông tin liên lạc của các lệnh trước đó.

Được rồi, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Phần tiếp theo rất đơn giản, mình chỉ cần theo dõi vở kịch của Demiurge. Ngay cả khi mắc lỗi, mình luôn có thể nói "Ta chỉ đang kiểm tra anh mà thôi" và cứ thế.

Điều đó thật tuyệt.

Ainz di chuyển nhanh đến điểm hẹn. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rất thoải mái khi đến thế giới này, và nó giống như trôi nổi trên bầu trời.

Chẳng mấy chốc, Ainz đến một quảng trường có kích thước trung bình.

Nơi này ban đầu là một đài phun nước được kích hoạt định kỳ dùng để giải trí của người dân. Hiện giờ không có nước chảy qua đây sau khi các Demihumans đã phá hủy nó. Không có kế hoạch để khôi phục nó trong thời gian này, và môi trường xung quanh trông rất khắc khổ.

Có một con quỷ đứng tự hào ở đó.

Đó là một con quỷ khổng lồ với đôi cánh đang cháy và hai nắm đấm màu đỏ thẫm.

Đây là Evil Lord of Wrath (Ác ma của sự phẫn nộ) từ Nazarick. Tuy nhiên, đứng ở đây chỉ đơn thuần là một con quái vật mà Demiurge đã gọi lên bằng kỹ năng Evil Lord Summon của mình. Nó chỉ có thể được tái sử dụng sau mỗi 50 giờ, nhưng nó có thể tự do kiểm soát hành động trong một thời gian. Nazarick sẽ không bị thiệt hại gì ngay cả khi nó bị giết.

Level của nó là 84.

Là một loại tấn công vật lý, Evil Lord, nó có HP rất cao.

Trong tất cả những khả năng đặc biệt mà Evil Lords sở hữu, nguy hiểm nhất là khả năng triệu hồi một Evil Lord khác với cấp độ thấp hơn nó. Mặc dù vậy quái vật triệu hồi không thể lần lượt triệu hồi thêm quái vật nữa. Do đó, Evil Lord of Wrath mà Demiurge đã triệu hồi không thể triệu hồi một Evil Lord khác.

Nếu Evil Lord này được tạo ra hoặc được tạo ra, thì nó có thể triệu hồi thêm một sinh vật khác. Ví dụ, Evil Lord of Sloth(Ác quỷ của sự lười biếng) sẽ thường triệu tập một nhóm quái vật và undead trước khi chúng bị hạ gục, khiến chúng rất khó giải quyết.

Ngoài ra, một điểm phiền hà về Evil Lord of Wrath là rất khó để quản lý sự căm thù của nó.

So với những con quỷ khác Evil Lord of Wrath sẽ có nhiều khả năng gây hận thù hơn. Anh đã nghe nói rằng điều khủng khiếp nhất là việc phải đối phó với nhiều con quỷ Chúa cùng một lúc, và làm thế nào để giữ cho Evil Lord of Wrath không bị tiêu diệt.

Ngoài ra, nó còn có khả năng đặc biệt là giá trị của hận thù càng cao, sát thương và khả năng phòng ngự của đối thủ càng cao. Nhưng điều này không quá khủng khiếp. Điều duy nhất mà Ainz phải lo lắng là khả năng của nó được gọi là [Soul-Bought Miracle], tạo ra những hiệu ứng không rõ ràng.

Các phép thuật mà nó có thể sử dụng bao gồm:

Phép thuật bậc mười: [Meteor Fall](Mưa thiên thạch), [Time Stop], [Field of Unclean]

Phép thuật bậc chín: [Greater Rejection], [Vermillion Nova]

Phép thuật bậc tám: [Distort Moral], [Insanity], [Astral Smite], [Wave of Pain]

Phép thuật bậc bảy: [Napalm], [Hellflame](Lửa địa ngục), [Greater Word of Curse](Nguyền rủa), [Teleportation](Dịch chuyển), [Blasphemy]

Phép thuật bậc sáu: [Flamewing]. [Wall of Hell](Tưởng lửa)

Phép thuật bậc ba: [Fireball](cầu lửa), [Slow]

(Đoạn này ai chơi nhiều game thì biết các skill này nhé, dịch hết nghe củ chuối lắm)

Mặc dù số phép thuật chính xác mà quái vật có thể sử dụng đa dạng với cấp độ và loại, nhưng nó thông thường là khoảng 8. Tuy nhiên, những quái vật cấp cao như Dragons, Demons và Angels là một ngoại lệ.

Nếu có ai đó với tư cách là một job(nghề) thuần chiến binh, phép thuật của Evil Lord of Wrath không đáng sợ lắm.

Nó không có kỹ năng để tăng cường phép thuật, và chỉ số liên quan đến phép thuật của nó rất thấp. Trong khi phép thuật tấn công của Evil Lord chủ yếu là lửa và nó có thể tác dụng mạnh với undead, nhưng điều đó không làm anh bận tâm. Phép thuật có ảnh hưởng đến tâm trí của nó cũng vô dụng đối với undead, và các chỉ số karma của Ainz khi mới bắt đầu là âm(chỉ số này như kiểu trạng thái của người chơi khi bị ảnh hưởng các kỹ năng passive chơi game hay thấy như làm chậm, trúng độc v.v...) , vì vậy phép thuật như [Distort Moral](làm tầm nhìn trở nên mờ ảo) chỉ lãng phí thời gian.

Với Ainz sở hữu khả năng negative(vô hiệu) karma nên không còn tác dụng, Angels có thể gây khó khăn hơn là đối phó với Demons.

Khi anh suy ngẫm về dữ liệu của phe đối lập, Ainz liếc nhìn hai nữ hầu phía sau Evil Lord. Anh sẽ nghĩ về chúng sau.

"Giờ thì, các ngươi đã được nghe hết mọi thứ chưa?"

"Nhưng tất nhiên rồi, Ainz-sama."

Nghe thấy giọng nói nặng nề đó khiến Suzuki Satoru mỉm cười một cách vô thức từ bên trong trái tim Ainz. Đó là bởi vì con quỷ này, và tất cả những con quái vật của Nazarick, được thiết kế phù hợp với hình ảnh của họ.

Những tiếng nói đó có lẽ là những gì người lập trình hoặc người tạo ra chúng đã hình dung trước cho chúng. Trong trường hợp đó, người đã đưa ra một giọng nói đáng yêu mà Lip Bugs(bọ môi) sử dụng trước khi lưu thêm các dữ liệu về giọng nói khác? Điều đó cảm giác rằng giọng nói của Peroroncino thực sự tồn tại?

Không, điều đó là không thể.

Diễn xuất của Pandora là một ví dụ điển hình. Anh là một người có vẻ như anh đã phản ánh những gì người sáng tạo của anh có trong đầu. Và có một thực tế rằng ngay cả một sinh vật không có dây thanh âm như Ainz cũng có thể nói. Tất cả những gì mình có thể nói là thế giới phép thuật thực sự đáng kinh ngạc.

"Nếu ngươi đang nói với ta với ngữ điệu đó, ta có thể hiểu rằng xung quanh đã bị quét sạch rồi phải không?"

"vâng."

"Vậy ta sẽ hỏi các ngươi câu hỏi quan trọng nhất. Các ngươi đã chuẩn bị chiến đấu với ý định giết ta chưa? "

"Vâng, thần đã được lệnh phải làm như vậy."

Ainz gật đầu khi nghe câu trả lời của Evil Lord.

Một điều khiến Ainz khó chịu trong suốt thời gian này là thiếu đối thủ mạnh để chiến đấu.

Sau trận chiến với Shalltear, Ainz đã lo lắng về việc không có cơ hội chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình.

Sau đó, anh đã có được kinh nghiệm trong chiến đấu cận chiến, và anh có thể khéo léo di chuyển cơ thể của mình như là Momon và chiến đấu như một chiến binh khoảng cấp độ 33.

Nhưng cơ thể này sẽ hoạt động như thế nào khi chiến đấu ở cấp cao hơn?

Anh cần tiến hành huấn luyện chiến đấu chống lại các đối thủ cấp cao. Thật không may, anh đã không gặp phải những con quái vật cấp cao nào như vậy cho đến bây giờ.

Đó là lý do tại sao anh đã ra lệnh cho Demiurge chỉ huy Evil Lord giết Ainz.

Anh sẽ đánh bại kẻ thù mạnh mẽ này, người muốn giết anh, và tăng cường luyện tập bản thân.

Điều đó có vẻ nói dễ hơn làm. Hai người họ đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng này, thuyết phục họ đã mất rất nhiều thời gian. Không có gì lạ khi Ainz, người đã kiệt sức về tinh thần từng suy nghĩ, "Ta nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng mọi thứ tôi nói ra đều là luật ..."

Cuối cùng, sau vô số nhượng bộ và điều kiện, sân khấu đã được thiết lập cho trận chiến sống còn này.

Một cơn ớn lạnh lướt qua cơ thể anh khi anh nghĩ anh có thể chết. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với những gì anh cảm thấy trong trận chiến với Shalltear, bởi vì đây là một trận chiến không cần thiết.

Tuy nhiên

Trong khi mình có nhiều kinh nghiệm về PVP trong YGGDRASIL, mình nhận ra trong cuộc chiến chống lại Shalltear, thế giới này không phải là một trò chơi. Nếu đến lúc nào đó mình phải đối mặt với một người chơi cấp 100 với rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mình sẽ không thể giành chiến thắng nếu không có một lượng kinh nghiệm tương đương. Phải biết rằng sợ hãi sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại.

Ainz rất vui vì anh là undead và có thể ngăn chặn nỗi sợ hãi mà anh có thể cảm thấy khi có thể lâm vào tình huống chết chóc. Nếu anh vẫn là con người, bây giờ anh có thể đã cuộn tròn thành một quả bóng.

"Giờ thì, Yuri," Ainz nói với người hầu gái phía sau Evil Lord. "Vì ngươi và Lupusregina ở đây, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ chiến đấu cùng với Evil Lord để đánh bại ta? Còn những người khác thì sao? "

Anh không thấy dấu hiệu của Solution, Entoma hay CZ. Họ chắc đã phải làm việc ở nơi khác.

"Chúng thần là hai người duy nhất đến đây. Chị em chúng thần và Evil Lord sẽ cùng đối đầu với ngài. Lý do là vì Albedo-sama cảm thấy rằng việc cho phép người dân ở đất nước này chứng kiến những người hầu gái không phải là một điều xấu. Thêm vào đó, bản thân Evil Lord có thể không đủ để đáp ứng yêu cầu của ngài, Ainz-sama. "

Đúng là một Evil Lord level 80 sẽ khó có thể chống lại Ainz. Tuy nhiên, ngay cả việc bổ sung Yuri và Lupusregina cũng không đủ để trở thành một đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, các yếu tố không cần thiết, phiền hà có thể trở thành một bất lợi. Sẽ thật ngu ngốc nêu mình đánh giá thấp đối thủ. Tốt nhất là phải tự hãy bảo vệ mình.

"Ngoài ra, Albedo-sama ra lệnh cho chúng thần xác nhận với ngài, Ainz-sama. Ngài có thực sự ổn với điều kiện là ngài sẽ không rời khỏi Nazarick trong năm tới nếu ngài bị đánh bại? "

"À, đó là một trong những điều kiện mà Albedo khăng khăng trước khi đồng ý với trận đấu này. Nếu ta thua, ta sẽ dành cả năm sau làm việc thật tốt trong Great Underground Tomb of Nazarick (Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick) cùng với Albedo, trong cùng một căn phòng ... ngươi không cần xác nhận các điều kiện mà Demiurge đã đề cập à? "

Ainz nhìn Evil Lord, nhưng nó không nói gì cả. Có lẽ nó cảm thấy rằng không cần phải xác nhận lại.

"Cảm ơn nhiều."

Yuri cúi chào.

Ainz nhìn Chúa tể ác, nhưng không nói gì cả. Nó có lẽ cảm thấy rằng không cần phải kiểm tra.

"Cảm ơn nhiều."

Yuri cúi chào.

Bây giờ, sẽ không còn cách nào để thay đổi kế hoạch. Khi anh nghĩ về tình trạng thảm khốc như thế nào, Ainz không thể không đổ mồ hôi trong lòng.

Sẽ rất dễ dàng để giết Yuri và những người khác do sự chênh lệch to lớn về sức mạnh của họ, nhưng Ainz Ooal Gown sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Giết chết một NPC vì mục đích đào tạo hoàn toàn vô lý.

Nói cách khác

Mình phải giết Evil Lord mà không làm hại Yuri và Lupusregina.

Ainz không thể không cười. Đây sẽ là một thử thách. Tuy nhiên, không có gì tốt hơn cho thực hành.

"Có chuyện gì sao, Ainz-sama?"

"Không, không có gì đâu, đừng lo."

"Ngoài ra, Cocytus-sama yêu cầu chúng ta ghi lại trận chiến này để mọi người trong Nazarick có thể học hỏi từ nó. Ngươi có phiền không?"

Trong khi anh không muốn làm như vậy bởi vì anh cảm thấy việc đó xấu hổ, việc ghi lại các trận chiến rất phổ biến ở YGGDRASIL. Với ý nghĩ đó, anh nên chấp nhận yêu cầu đó.

"Tuy nhiên, nhưng việc ghi lại trận chiến sẽ bị quấy rầy một rào chắn bảo vệ. Ngươi có muốn ta rút bức tường bảo vệ không?". Ta sẽ hạ nó xuống? "

"Chắc ý Ngài là sẽ có thần chú thăm dò, đúng không, Ainz-sama? Nó không được liên kết với bức tường bảo vệ chống ma thuật?"

"À, đúng rồi, chính xác là vậy. Xét cho cùng, nếu sau này, sẽ rất tệ nếu một người nào đó từ Nazarick cố tìm vị trí của ta và kích hoạt nó. "

Nếu anh triển khai bức tường liên kết chống ma thuật chỉ cần một bất cẩn trong quá khứ, bất kỳ thành viên nào của Nazarick cố gắng cast phép thăm dò lên Ainz sẽ bị thương nặng. Trong khi anh thường làm như thế nhưng vì chế độ đồng đội đã tắt, làm như vậy bây giờ sẽ rất nguy hiểm.

Tất nhiên, các cư dân của Nazarick sẽ không bị tổn thương bởi hàng rào ngăn chặn tấn công, bởi vì họ được bảo vệ bởi vật phẩm World-Class(Vật phẩm cấp thế giới), nhưng việc phòng thủ sẽ phải chịu một chi phí tiền vàng. Thay vào đó, những chi phí như thế khiến anh đau đớn hơn.

"Vậy thì không cần phải lo lắng ~ su."

"Không, ta nên hủy kích hoạt nó. Bên cạnh đó, các rào cản tấn công biến mất sau khi chúng kích hoạt và phải được thiết lập lại. Trong trường hợp đó, ta cũng có thể vô hiệu nó ngay từ đầu và có thể an tâm hơn. "

"Thần hiểu rồi ~ su, vậy thần sẽ để nó cho ngài ~ su."

Ainz vô hiệu hàng rào bảo vệ tấn công của mình.

"Được rồi vậy hãy bắt đầu ghi lại trận chiến. Góc nhìn mà ngươi sẽ sử dụng là gì? Của ta thì ổn thôi. "

"Thần nghĩ mình phải ghi lại trận chiến ~ su."

Trong thực tế, Ainz không có vấn đề gì với chuyện đó. Mọi thuộc hạ của anh cũng sẽ không có ý kiến gì.

Thêm vào đó, ký ức về những người bạn đã quay trở lại với anh, và Ainz bắt đầu tự thưởng thức.

Những trận chiến mô phỏng với bạn bè của anh là một phần cơ bản trong việc tạo ra các kỹ thuật và vũ khí mới.

Anh thường xuyên đánh nhau với Touch Me, nhưng những trận chiến đó không được tính và không được ghi vào hồ sơ PVP của Ainz.

Vì Ainz chưa bao giờ giành chiến thắng dù chỉ một lần, tỷ lệ chiến thắng của anh sẽ giảm nếu chúng được ghi lại. Anh chưa bao giờ coi trọng nó, chỉ đơn giản coi nó là "tập luyện" vì anh biết anh không thể thắng. Ainz luôn nhấn mạnh điều đó.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé? Các ngươi cần phải chuẩn bị thật kỹ để có thể giết ta. Tất nhiên, ta sẽ không giết các ngươi. "

"Không, thực sự, không sao nếu ngài giết tất cả chúng thần."

Trước khi Ainz có thể nói rằng anh không muốn làm như vậy, Yuri đã nói lý do.

"Ainz-sama, chúng thần không phải là thành viên thực sự của Pleiades. Tất cả chúng thần đều là Greater Doppelgangers. "

"C-cái gì?"

"Chúng tôi là nhạc sĩ của dàn nhạc Erich String Orchestra dưới quyền chỉ huy của Chacmool-sama thuộc Five Worsts. Theo lệnh của Albedo-sama, chúng ta đã biến thành các thành viên của Pleiades. "

"Là vậy sao?"

Anh nhìn họ kỹ hơn, nhưng Ainz không thể nói sự khác biệt giữa họ và Yuri và Lupusregina mà anh biết. Anh không thể không tự hỏi liệu đây có phải là lời nói dối mà họ cố tình nói để anh có thể giết họ mà không phải lo lắng trong cuộc chiến.

Có lẽ một trong số đó là giả. Anh đã từng nghe nói rằng những lời nói dối tốt nhất là những sự thật được pha trộn với một số sai lầm nhỏ.

Ainz không thể nhìn thấy qua ngụy trang của Greater Doppelgangers. Có một phép thuật có thể xua tan sự đổi mới của Greater Doppelgangers, nhưng sử dụng phép thuật đó sẽ khiến chúng không thể chuyển đổi một lần nữa trong một khoảng thời gian do hiệu ứng của phép thuật. Trong trường hợp đó, việc họ biến thành Pleiades sẽ là vô nghĩa. Sẽ là vấn đề khác nếu Ainz học được phép thuật cấp thấp hơn

Không

"Hm, có vẻ như Lupusregina đang nói không giống so với bình thường. Chuyện gì thế? "

Khuôn mặt của Lupusregina trống rỗng một lúc.

"Lạ thật sao, Ainz-sama?"

The Greater Doppelganger giả vờ là Lupusregina đã thay đổi cách nói. Đó có lẽ là mẫu giọng nói bình thường của nó. "

"À, đó không phải là những biểu hiện bình thường mà cô ấy sử dụng."

"Nhưng Lupusregina-sama luôn nói như thế trước mặt chúng thần..."

Khi một Doppelganger mạo danh ai đó, khi đứng gần với chúng sẽ cảm thấy khó nhìn thấy hơn thông qua ngụy trang của chúng. Đó là bởi vì chúng đã sử dụng thần giao cách cảm trong lúc chúng chuyển sang đọc những suy nghĩ bên ngoài của những người mà chúng đang nói và những người xung quanh để trích xuất thông tin liên quan đến mục tiêu mà chúng mạo danh và sau đó áp dụng nó vào hành động mạo danh, ít nhất, đó là những gì mà bách khoa toàn thư quái vật nói.

Đó là theo Diễn viên Pandora, người có kỹ năng trở thành bất cứ ai trong thế giới này.

Tuy nhiên, Tuy nhiên, điều này chỉ đơn thuần là đọc các phản ứng có thể xảy ra mà đối tượng mạo danh biết được, và nó không đọc được suy nghĩ hoặc tìm kiếm thông qua ký ức.

Ngoài ra, vì khả năng này là một dạng tấn công tâm linh, nó vô dụng đối với Ainz và các sinh vật undead khác. Người ta cũng có thể chỉ đơn giản là chống lại nó nếu sự khác biệt cấp độ đủ lớn. Đó có lẽ là lý do tại sao nó không thể nhận ra phản ứng có thể có của Lupusregina từ Ainz và đã tự lộ ra.

Ngẫu nhiên, nhiều khả năng là Doppelgangers sẽ bị phát hiện khi đối mặt với nhiều người, bởi vì mỗi người trong số họ sẽ có ấn tượng khác nhau về mục tiêu.

Umu. Tại sao Lupu luôn thêm một chữ su vào cuối câu của mình trước mặt họ? Ahh, mình hiểu rồi, nó khiến họ nghe có vẻ đáng lo ngại. Có lẽ cô ấy đang cố giúp mình. Thật là một cô gái nhỏ dễ thương, cô ấy ...

"... Hm? Là lỗi của ta. Ta có một câu hỏi khác không liên quan đến trận chiến này. Nếu là mệnh lệnh của Albedo, khi ta bảo ngươi từ bỏ mệnh lệnh đó, mệnh lệnh của ai sẽ có quyền ưu tiên?

"Đương nhiên, lời nói của ngài sẽ được ưu tiên, Ainz-sama. Tuy nhiên, tôi phải thành thật xin lỗi vì chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của người triệu hồi chúng tôi, Anyami Shirabe-sama, trên hết. "

"... Hm? đó là ai?"

Có một NPC như thế không? Khi câu hỏi lớn lên trong tim anh, ngọn lửa trong mắt Ainz bùng lên khi anh nghe câu trả lời của Yuri.

"Đó là Temperance-sama."

"Eh? Temperance-san? Anyami? Ahhh... ừm, nó có vẻ như cùng một mô tả... nhưng còn, Anyami Shirabe? "

"Vâng. Temperance-sama đã từng được yêu cầu được gọi như vậy, nên Chacmool-sama đã chỉ thị chúng tôi làm như vậy. "

"... Sau khi trở về Nazarick, ta muốn nghe tất cả những điều này. Anyami Shirabe, đúng không. "

Đây là lần đầu tiên chính anh nghe được điều đó.

Ainz không thể không cười khi anh biết rằng một người bạn cũ đã tự giới thiệu mình theo cách đó, ở một nơi mà không ai biết. Đây thực sự là một cái bẫy xảo quyệt, đặt để giảm tinh thần chiến đấu của anh.

Ahh, không, không. Tôi không được rơi vào bẫy của Anyami Shirabe! Ku, kuku ...

Mặc dù anh biết đó không phải là thời điểm thích hợp để làm như vậy, anh nhớ lại thành viên của guild với vài câu hỏi.

Không biết anh ta nghĩ gì và trông như thế nào khi đặt cái tên đó?

Ainz nheo mắt lại hồi tưởng về người bạn của mình trong quá khứ, và rồi anh thấy một cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt của Yuri-Doppelganger khi nó nghiêng đầu. Ainz cảm thấy rằng anh đã bất cẩn và lấy lại tinh thần.

Anh có thể nhớ những người bạn cũ của mình, để sau vậy. Ngay bây giờ, anh nên phân tích lời nói của Doppelganger.

Sau đó, mình muốn hỏi tất cả các chư hầu và NPC về những bí mật mà họ đã giấu. Kukuku, thế thì, một câu hỏi khác xuất hiện.

Trong trường hợp không có lệnh trực tiếp, các thuộc cấp như Doppelgangers sẽ tuân theo NPC phụ trách họ. Trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một NPC nào đó muốn giết Ainz và thu thập nhiều chư hầu cấp cao và ra lệnh cho họ tấn công Ainz với những động thái mạnh nhất? Tất nhiên, điều này sẽ xảy ra trong khi Ainz không thể phát hiện hoặc ngăn chặn chúng trước.

Họ có thực hiện mệnh lệnh đó không? Hay họ sẽ từ chối những mệnh lệnh như thế?

"... Ngươi cũng sẵn sàng tấn công như là muốn giết ta, phải không?"

"Vâng. Đó là những mệnh lệnh mà thần đã nhận được, và thần đã đánh giá rằng thần cũng có sự cho phép của ngài, Ainz-sama. "

Câu trả lời của Yuri-Doppelganger khiến Ainz nhăn mặt,nhưng lông mày anh không tồn tại.

... Không có gì nguy hiểm sao? Có lẽ tốt nhất để xem chính xác ranh giới nằm ở đâu.

Nếu ngay cả Ainz cũng có thể nghĩ đến điều này, thì Albedo có khả năng đã kiểm tra trước rồi, Tuy nhiên, anh nên chắc chắn, chỉ trong trường hợp. Anh không thể để một lỗ hổng bảo mật mà không được lấp đầy.

"...Đúng là. Ta cho phép ngươi sử dụng toàn bộ khả năng của mình để giết ta trong trận chiến này. ta có thể nhân danh cái tên của Ainz Ooal Gown một lần nữa. Ngươi có dám thề rằng những gì ngươi nói về danh tính thực sự của ngươi vừa nãy là sự thật không? "

"Vâng. Chúng tôi xin thề, dựa trên danh dự của tất cả các đấng tối cao. "

Yuri và Lupusregina biến tay thành những hình dạng lạ lùng.

"-Ah!"

"Gì?Chuyện gì vậy, Doppel-Yuri? "

"Ainz-sama, có một thứ thần quên nói. Trang bị của chúng thần được mượn từ Pleiades. Vì vậy, chúng thần có thể làm phiền ngài phục hồi chúng khi chúng thần bị giết không? "

Doppelgangers thậm chí có thể sao chép quần áo và trang bị mục tiêu của họ nếu muốn. Tuy nhiên, họ chỉ có thể sao chép để cho giống chứ không thể sao chép khả năng của trang bị. Vì họ sẽ không nhận được lợi ích gì từ trang bị, khi chiến đấu với một caster ma thuật như Ainz, sự khác biệt giữa họ sẽ giống như giữa trời và đất. Vì vậy, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mượn đồ thật từ bản chính.

Greater Doppelgangers(lớn) có thể sao chép bắt chước một người cấp 60. Tuy nhiên, không giống như NPC, chúng chỉ có thể sao chép tới 90% khả năng của người bản gốc. Ngay cả khi chúng có trang bị từ Pleiades thì chúng cũng không đáng lo ngại...., trong trường hợp đó, giết chúng sẽ là quá lãng phí. Xét cho cùng, chúng là những thuộc cấp đánh thuê, có nghĩa là triệu hồi chúng sẽ tốn tiền, như mình nghĩ, nên loại bỏ khả năng chiến đấu của chúng. Sau này mình cần thêm điều đó vào các quy tắc?

"Được rồi! Ta sẽ thêm một quy tắc nữa. Một khi ngươi Greater Doppelgangers gần chết, ngươi xem như đã thua. Ta sẽ theo dõi tình trạng của ngươi với [Life Essence]. Ngươi có thể giấu tổng số HP của mình, đúng chứ? "Sau khi Yuri trả lời trong lời khẳng định, Ainz gật đầu. "Vậy thì hãy trì hoãn khả năng đó trong một lúc. Nếu ta cảm thấy rằng ngươi sẽ chết sau một cú đánh, ta sẽ gọi tên ngươi và theo quy tắc ngươi đã thua. Trong trường hợp đó, ngươi sẽ được tính là đã chết. Rời khỏi khu vực chiến đấu ngay lập tức. Ngoài ra, điều tương tự cũng áp dụng cho Devil Lord. Nếu ta tuyên bố chiến thắng, trận chiến sẽ kết thúc. Các ngươi hiểu không?"

Evil Lord of Wrath và hai Doppelgangers ra hiệu rằng họ hiểu.

"Rất tốt. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu khi đồng xu chạm đất ... khoảng 25 phút đã trôi qua, vì vậy ta đoán họ sẽ không phàn nàn khi chúng ta bắt đầu. "

Ainz cast [Life Essence] và sau đó lấy ra một đồng tiền vàng. Tất nhiên, đây không phải là đồng tiền vàng của YGGDRASIL, mà là đồng tiền vàng kinh doanh được sử dụng trong thế giới này.

"Sao ngài không buff cho mình?"

"Đảm bảo có đủ thời gian để buff cũng là một phần của luyện tập chiến đấu."

Sau khi trả lời như vậy với Doppel-Lupusregina, Ainz lùi lại xa họ, sau đó ném đồng xu lên bằng ngón tay cái của mình để nó rơi xuống giữa hai người họ.

Khi đồng xu rơi xuống đất, Ainz nhảy lùi lại, rồi giơ tay ra và hét lên:

"Absolute Immunity Barrier(Vòng bảo vệ tuyệt đối)!"

Anh thấy Evil Lord và hai Doppelganger đóng băng một lúc. Tuy nhiên, Evil Lord và Doppel-Yuri ngay lập tức xông vào.

Đúng vậy. Đó là câu trả lời đúng.

Hành động vừa nãy của Ainz là vô nghĩa. Không có kỹ năng nào được gọi là Absolute Immunity Barrier trong YGGDRASIL, hoặc ít nhất là không nên có như Ainz hiểu biết. Tuy nhiên, Ainz đã hét lên cái tên đó không chỉ đơn giản là giả mạo chúng, mà còn vì một lý do khác.

Ah, cảm giác như họ hơi chậm. Có khi nào họ nghĩ rằng một cái gì đó đã sử dụng lên họ và họ đã trở nên hơi nhút nhát? À, đó là những gì sẽ xảy ra khi ai đó tự hỏi liệu mình có rơi vào bẫy của kẻ thù hay không.

Sự khó chịu xuất phát khi trong thực tế có một kỹ thuật như vậy thực sự tồn tại ở thế giới này đã hạn chế sự di chuyển của chúng. Có thể nói rằng sự lừa gạt này đã thành công bởi vì vẫn còn nhiều điều chưa biết ngoài kia.

Tất nhiên, điều đó không đơn giản chỉ vì không biết. Những kỹ năng đặc biệt như loại bẩm sinh của Ainz là một ví dụ điển hình.

Trong YGGDRASIL, không có thứ gì có thể bỏ qua giới hạn thời gian trên undead được tạo ra. Điều đó chỉ xuất hiện sau khi đến thế giới này. Có thể giả định rằng có nhiều kỹ năng khác thay đổi đã xảy ra trong quá trình chuyển từ trò chơi đến thế giới này. Không, chỉ có một kẻ ngốc mới nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra.

Nói cách khác, việc đưa ra các quyết định với kiến thức YGGDRASIL của chính mình là rất nguy hiểm.

Mình nên thảo luận điều này với Albedo ... và những người khác, bao gồm cả Cocytus.

Ainz cast phép [Fly] trong im lặng và bắt đầu suy nghĩ và anh lui về phía sau trong khi vẫn giữ khoảng cách cố định từ những đối thủ đang truy đuổi.

Albedo nói rằng sẽ mất khoảng hai năm để chuẩn bị trước khi phá hủy Kingdom (Vương quốc). Mình có nên thu thập thông tin cho đến lúc đó không? Mở rộng quốc gia của một bên khác có nghĩa là mở rộng khu vực tiếp xúc với bên ngoài cũng sẽ mở rộng...

Mình nên để những câu hỏi này cho Albedo và Demiurge và lắng nghe ý kiến của họ. Hm, ảo tưởng rằng dường như có sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể sẽ rất tệ nếu chúng ta không quan sát kỹ chúng. Cảm giác như ai đó có thể làm được rất nhiều với họ nếu người đó thông minh. Nếu mình gặp một ai đó có những kỹ năng làm người khác ảo tưởng, mình có lẽ nên đối xử tốt với họ để chiêu mộ họ. Fluder, whoa!

Evil Lord đã nhảy lên cao hơn [Fly] của Ainz chỉ bằng chân. Thật không may, bay không nhanh được như vậy.

"!"

Sau khi nhận một nấm đấm mạnh mẽ từ Evil Lord, Ainz cảm thấy đau đớn, mặc dù ngay lập tức cảm giác đó bị đàn áp. Mặc dù anh đã từng cảm thấy như vậy trong cuộc chiến với Shalltear, anh thực sự biết ơn về cơ thể của mình có thể ngăn chặn những cơn đau. Nhờ nó mà Ainz có thể chiến đấu liên tục.

Sau đó, Evil Lord đuổi theo Ainz, người đã bị đánh bay, và rút ngắn khoản cách với anh.

Với Ainz, đây là điều tệ nhất mà họ có thể làm.

Yuri vòng ra sau lưng mình. Họ đang sử dụng một cuộc tấn công bằng gọng kìm của hai người có thể gây sát thương liên tục, đó là điểm yếu của mình. Trong khi đó, Lupusregina giữ khoảng cách với phép thuật của mình... hm, đó là một buff. Rất tốt, đây là cách tốt nhất để đối phó với một magic caster. Đây có phải là cách AI(máy tự vận hành) chiến đấu của Evil Lord? Hay là bởi vì nó đang chọn chuyển động theo tâm trí điều khiển của người triệu hồi nó, Demiurge? Ah, không nên bận tâm.

Nếu họ không để anh giữ khoảng cách, thì anh sẽ tạo ra không gian riêng cho mình.

"[Greater Teleportation]."

Tầm nhìn của anh ta ngay lập tức thay đổi, và thành phố trải rộng bên dưới anh. Trong hoàn cảnh bình thường, anh sẽ không thể dịch chuyển đến một điểm đến không xác định, nhưng sẽ ổn thôi miễn là nó nằm trong tầm mắt. Có thể dịch chuyển phạm vi 1 km trên mặt đất mà không bị chậm bất kỳ điều gì, Ainz cast một spell [Body of Effulgent Beryl].

Phép thuật này có hiệu quả đặc biệt bởi vì Yuri và Evil Lord đều gây ra sát thương lên anh.

Khi anh lẩm bẩm, "Tất nhiên, đó chưa phải là tất cả", Ainz nhìn xuống đất. "... Nếu Bukubukuchagama-san hay Variable Talisman-san ở đây, các vị trí phía sau sẽ không bị đe dọa."

Khi chơi phối hợp trong một team, những người chuyên nghiệp như những cỗ xe tăng sẽ không phạm sai lầm như cho phép những caster ma thuật ở phía sau bị tấn công.

Trong khoảng thời gian mà các thành viên ngừng chơi trò chơi, anh phải đi ra ngoài để kiếm tiền để trả tiền cho việc duy trì của Nazarick, anh ta đã sử dụng NPC lính đánh thuê để cho phép anh diễn cùng với họ( chắc là dùng gold để thuê NPC sao chép các người bạn đã nghỉ chơi để bảo vệ thành ấy mà). Lần duy nhất anh ta thực sự chiến đấu một mình là trận chiến với Shalltear. Có lẽ vì là lý do mà anh không thể phàn nàn về sự giúp đỡ.

Đã trôi qua một lúc, nên anh không biết Evil Lord đang ở đâu, nhưng anh vẫn nghĩ phạm vi vị trí chỉ nằm trong khu vực quảng trường. Trong khi ném bom khu vực xác định với phép thuật tấn công là một chiến thuật tốt, nhưng nó không thích hợp. Làm như thế sẽ bị cho rằng chỉ vì chiến thắng mà đã thử nghiệm toàn bộ sức mạnh trong một trận tập luyện.

"[Widen Magic Delay Teleportation]!"(Trì hoãn phép dịch chuyển)

Nghĩ lại thì, mình đã từng tức giận bởi sự thao tác tồi tệ của các NPC được thuê. Đó có lẽ là cách nói của các nhà phát triển trò chơi "hãy lập nhóm lại với những người chơi khác" hoặc một điều gì đó tương tự.

Sau đó anh xác nhận rằng có thứ gì đó to lớn đang dịch chuyển phía trên anh, trong phạm vi của phép [Delay Teleportation], đó là Evil Lord. Nhờ hiệu ứng của [Delay Teleportation], sẽ mất một lúc trước khi hắn xuất hiện trong thế giới thực. Nói cách khác,nghĩa là hai đối thủ yếu đã mất tấm khiên mạnh nhất của họ và hoàn toàn bị lộ trước mặt anh.

Để làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của kẻ thù, anh nên đánh bại hai kẻ yếu hơn trước. Ainz để cho trọng lực đè xuống người mình, và sau đó tăng tốc hơn nữa với [Fly].

Tốc độ rơi tự do tăng lên có nghĩa là anh đang di chuyển khá nhanh. Không khí chạm vào mặt Ainz và chảy qua người anh. Cùng lúc đó, Ainz mở mắt ra và quan sát quảng trường.

"Mặc dù mình nghĩ việc trốn trong một ngôi nhà sẽ tốt hơn..."

Ainz lẩm bẩm lặng lẽ và sau đó đã chọn Lupusregina, người đang tự hào đứng giữa quảng trường như mục tiêu của mình.

Yuri ở một khoảng cách xa. Khi cô bắt đầu nhìn thấy anh, có vẻ như cô không hề chuẩn bị để ngăn chặn anh. Để healer(chơi game hay có những job buff máu đứng phía sau đó mà) đứng một mình thật là khá bất cẩn, nhưng Yuri đã đưa ra quyết định đúng đắn khi nghĩ rằng cô phải cảnh giác với các phép thuật hiệu ứng khu vực rộng.

Ainz dừng lại trên mặt đất, thật ra Ainz sẽ không bị thương ngay cả khi anh ta đã đâm thẳng xuống đất và dùng phép thuật của mình.

Ainz đã chọn một trong những phép thuật bậc mười có mức độ phá hoại nhất trong danh sách của mình. Đồng thời, anh sử dụng một khả năng đặc biệt để tối đa sức mạnh phép thuật. Anh có thể tăng gấp ba lần phép thuật hay sử dụng thứ khác tương tự để gây sát thương lớn, nó sẽ rất nguy hiểm trong khi anh không biết được Doppelganger có thể nhận được bao nhiêu lượng sát thương. Anh phải tránh khả năng nguy hiểm mà anh có thể giết họ một cách vô tình.

"[Maximize Magic]"

Tại thời điểm anh giơ tay lên, bàn tay anh bị đánh trúng và bị hư hại, và phép thuật bị triệt tiêu. Các mana dành cho phép thuật chuẩn bị sử dụng đã bị lãng phí.

Gì? Can thiệp một phép thuật thông qua một cuộc tấn công tầm xa? Có kỹ năng đặc biệt à?

Có lẽ vì anh là undead, hoặc bởi vì anh là một người chơi kỳ cựu, nên sự bối rối của anh ta chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Ainz ngay lập tức phân tích cuộc tấn công mà anh đã nhận được.

Cả Evil Lord lẫn Yuri và Lupusregina đều không có kỹ năng như thế này.

Có lẽ đó là chủ nhân của World-Clas Item, người đã tẩy não Shalltear

Có khi nào Hanzo đã bỏ sót người này.

Và nếu đó là một người sử dụng vũ khí tầm xa

Nếu là cô ấy, cô ấy có thể sử dụng một kỹ năng đặc biệt để can thiệp vào phép thuật

"Ném à!"

Ainz hét lên khi anh tìm ra câu trả lời.

Mặc dù Yuri áp sát và tung ra một cú đấm, Ainz đã tăng cường khả năng phòng ngự của mình bằng một phép thuật, nên anh không cần phải cảnh giác với cô. Xét cho cùng, có một vài thứ còn quan trọng hơn điều đó.

Toàn bộ chuyện này là một cái bẫy ngay từ đầu! Không, Yuri, mình hiểu rồi! "Đây rồi" mắt anh nhìn về phía quảng trường! Đó là lý do tại sao Hanzos đã nói "Pleiades" đã có mặt! Chết tiệt! Mình đã tự hỏi tại sao họ lại nói "Chị em chúng thần" lúc đó chỉ là hai người họ! "

Tất cả các điểm dữ liệu đều tạo nên một đường thẳng đẹp.

CZ đã tấn công.

Không chỉ có Yuri và Lupusregina hiện diện. CZ cũng trên chiến trường. Trong mọi khả năng, Solution và Entoma cũng ở đây. Tất cả các Doppel-Pleiades đều có mặt trong thành phố.

Không, không, mình cần bình tĩnh lại. Doppel-CZ chỉ may mắn thôi. Thật dễ dàng để mình chống lại kỹ năng đó vì sự khác biệt về cấp độ level giữa chúng và mình. Cô ta sẽ không được may mắn như vậy nữa, tốt, thật không may cho mình, lần sau à.

"[Greater Word of Curse]!"

Evil Lord cuối cùng cũng đã bắt kịp và hắn bắt đầu sử dụng phép thuật, nhưng Ainz chống lại nó mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Nó chỉ thực sự nguy hiểm khi bị tấn công ở gần, nên tất cả những gì anh phải làm là giữ khoảng cách với hắn.

Ainz phớt lờ Evil Lord ở phía trên anh và lờ đi Yuri, người chỉ gây sát thương tối thiểu cho anh ngay từ đầu. Anh lao thẳng vào Lupusregina.

Trong khoảnh khắc đó

Vô số đạn đạn bay qua từ phía bên hông. Không có nghi ngờ rằng đó là Entoma.

Anh thậm chí không cần phải sử dụng khả năng miễn dịch vật lý cấp cao của mình để ngăn chặn nó. Đó là bởi vì các đòn tấn công tầm xa không kèm theo phép thuật không thể gây hại cho Ainz.

Có lẽ đó là một vũ khí thật sự của Pleiades, khả năng vô hiệu của Ainz đã bị phá vỡ vì lượng kết cấu khổng lồ bên trong chúng. Ví dụ điển hình nhất là cuộc tấn công của CZ và Yuri từ lúc này. Tuy nhiên, một số kỹ năng phải được tính toán dựa trên cấp độ của người dùng. Entoma là một ví dụ điển hình, vì cô sở hữu rất nhiều kỹ năng như vậy để xác định hiệu quả đối với đối thủ.

Entoma chỉ ở quanh cấp 50, nên cuộc tấn công của cô không làm phiền Ainz chút nào. Ngoài ra, nếu tất cả sát thương gây ra từ một cuộc tấn công bị vô hiệu hóa, các hiệu ứng khác đi kèm với nó sẽ không có hiệu lực.

Do đó, anh có thể phớt lờ nó.

Ainz thậm chí còn không thèm quan tâm đến Entoma khi anh tiến hành kết liễu healer, nhưng ngay lúc đó, Solution xuất hiện từ điểm phục kích của cô trước mặt Lupusregina. Nó sẽ là một hành động vô ích nếu cô ấy đang đối mặt với một cuộc tấn công diện rộng, nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ healer.

Tuy nhiên, Solution đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ainz là một caster magic và không nhất thiết phải tấn công khi đến gần. Tất cả những gì anh cần làm là dùng phép thuật tấn công từ xa. Anh phải suy nghĩ về lý do tại sao cô dự tính xuất hiện trước mặt Lupusregina.

Ainz chỉ có một mục tiêu.

Anh ta muốn vạch trần kẻ địch và làm lộ hết tất cả tính toàn nào khi họ giơ tay áo lên.

Narberal không có xung quanh đây?

Anh không hiểu. Cô không phải là một trong số những người hầu gái có thể tấn công Royal Capital. Tuy nhiên, không thể loại trừ cô ấy nếu tất cả các Pleiades đều có mặt. Có khả năng là họ sẽ cứu lẫn nhau trong cái hố vào khoảnh khắc cuối cùng. Tuy nhiên, vì anh biết được những khả năng của đối thủ, nên không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu ở giữa kẻ địch.

"[Greater Teleportation]."

CZ đã không làm gián đoạn phép thuật của anh nữa, và anh ta đã dịch chuyển xuống dưới mái nhà nơi mà tầm mắt của anh thấy được.

Mình cần phải nhớ những gì Yuri và những người khác có thể làm. Mình nên giết ai trước? Lupusregina, một healer. Trong khi mình cần phải rất cẩn thận với CZ ... Mình không biết cô ấy ở đâu ... vì vậy mình sẽ loại những người khác trước. Evil Lord sẽ mất nhiều thời gian nhất, vì vậy minh sẽ giữ hắn vào cuối cùng.

Anh thấy Lupusregina đang dùng phép thuật lên Solution. Nếu họ không đuổi theo Ainz bởi vì rút ra lui khỏi trận chiến không phải là một vấn đề đối với họ? Không, đó là vì họ hiểu rằng kể từ khi Ainz có thể di chuyển theo ý muốn với [Greater Teleportation], họ có thể dễ dàng bị phân tán và sẽ bị đánh bại từng người. Xét cho cùng, Ainz hy vọng điều đó là như vậy.

Không quan trọng nếu họ nhìn thấy anh.

Tất cả những gì anh phải làm là lo lắng cho họ là phép thuật tầm xa và sau đó đưa họ từng người một ra. Trong khi CZ chuyên gia về chiến đấu tầm xa đã có mặt, cô cuối cùng cũng sẽ tự phơi mình nếu cô tấn công liên tục. Do đó, cô sẽ chỉ tấn công vào những lúc quan trọng. Trong trường hợp đó, cô ấy sẽ không quá đáng sợ. Hay đúng hơn

"Ta không nhìn thấy cô, vì vậy hãy để ta đoán, cô đang đứng cùng Narberal."

Ainz lẩm bẩm với chính mình khi anh nhìn chỗ của Evil Lord.

"Haha, cô đã trở nên béo phì, Narberal. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cô là Gorillal nhỉ? Và các nguyên tố của ngươi cũng thay đổi rất nhiều. à điều này thật thú vị. Nếu Doppel-Pleiades là đối thủ của tôi" Ainz hưng phấn. Tất nhiên, không có ý nghĩa gì với điều đó; anh chỉ đơn giản muốn thể hiện một cách vua chúa. "Vậy thì ta nên nghiêm túc một chút."

Đừng chết nhé

"[Twin Maximize Magic] Re"

Ngay khi Ainz chuẩn bị niệm phép vào Lupusregina, một viên đạn khác trúng vào tay Ainz và làm gián đoạn phép thuật của anh.

"-Hah?"

Không thể nào.

Ngay cả khi cô đã thành công một lần bởi may mắn, cô không thể gián đoạn niệm phép hai lần liên tiếp. Level CZ thấp hơn rất nhiều so với Ainz.

Liệu có phải anh không gặp may khi thất bại hai lần liên tiếp trong việc kiểm tra việc kháng các hiệu ứng? Khả năng nào xảy ra chuyện này? Hoặc có lẽ đây không phải là do may mắn, nhưng nếu đối thủ của anh không phải là CZ?

Evil Lord of Wrath lan rộng đôi cánh bốc lửa của mình và tiếp cận Ainz. Yuri đến từ cánh phải, và Entoma bay từ cánh trái theo một đường vòng.

Chuyện gì vậy? Tại sao chuyện này đang xảy ra? Đây có phải là một số thay đổi xảy ra sau khi đến thế giới này không? Hay Garnet-san đã cho CZ thứ gì đó? Hay nó không phải là CZ? Yuri vừa nói gì vậy? Họ là chị em, nhưng họ là Doppel... Pando - ahhhh!

Evil Lord đã đến sát bên và sau đó vung tay lại về phía sau, như thể đang cố hết sức để đánh bại bằng những gì mình có

Chết tiệt! Mình ghét những đứa như vậy, những đứa chỉ cần xông thẳng vào và bắt đầu đấm! Nếu ngươi là người thay thế cho Narberal sao không tấn công bằng phép thuật! Gorrilal Chết tiệt!

Chà, nếu hắn thực sự sử dụng phép thuật lên anh, anh sẽ kháng lại nó, vì thế dù sao thì nó cũng sẽ chán ngắt.

Ainz không do dự, anh di chuyển trước khi kẻ thù hoàn toàn có thể tiếp cận đủ khoảng cách.

Evil Lord đã đoán rằng Ainz sẽ chạy trốn, nên cử động của hắn ta chậm lại. Đằng sau hắn là Yuri, người có lẽ đang lên kế hoạch hoàn toàn bao vây Ainz với Evil Lord.

Đòn tấn công từ nắm đấm lửa, là một đe dọa, đó là lý do tại sao Ainz cố gắng né tránh nó bằng cách di chuyển vào phạm vi của cú đánh.

Một pháp sư thuần túy sẽ né đòn tấn công của một con quái vật chiến binh.

Trong khi anh nghĩ rằng điều này sẽ là không thể nếu anh ta là một người chơi YGGDRASIL, điều này không phải là do may mắn. Như đã đề cập trước đây, Evil Lord không ngờ rằng Ainz sẽ bước vào cuộc tấn công, nên hắn đã không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Và còn có một điểm khác nữa, đó là kết quả của việc luyện tập của anh ấy.

Ainz đã thực hành phương pháp này để né tránh đối thủ của mình bằng cách tiếp cận với họ hàng trăm lần với Cocytus. Cứ một trong số mười lần, nếu Cocytus không tấn công nhanh, anh có thể hoàn toàn trượt qua một đòn tấn công.

Cocytus đã nói rằng một chiến binh giỏi sẽ không bao giờ thực hiện những cuộc tấn công hào nhoáng và hình thức như thế, nên mình không nên bất cẩn... nhưng nó khá hữu ích trong một cuộc chiến thực sự, phải không?

Và như vậy, Ainz đặt bàn tay xương của mình lên ngực chắc chắn của Evil Lord.

Và sau đó anh ấy niệm một câu thần chú.

Trong khi hầu hết các phép thuật đều có phạm vi hiệu quả, một số phép thuật có phạm vi thực tế bằng không. Những phép thuật như vậy cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu để cast, vì vậy chỉ những người có level cao trong lớp spellcaster và warrior(lớp nghề pháp thuật và chiến binh) mới có thể sử dụng chúng tốt. Vì họ không có nhiều lợi thế nên các phép của họ thường mạnh hơn phép thuật của các nghề khác khi cấp bằng nhau, gần như là mạnh hơn một bậc.

Ainz sử dụng một câu thần chú bậc tám từ chuyên môn của mình Necromancy, [Energy Drain]. Đó là một câu thần chú Tạm thời hấp thụ các cấp bậc của đối phương và đạt được nhiều hiệu ứng phép thuật khác nhau dựa trên lượng hấp thụ. Đương nhiên, phép thuật này cũng đã được tăng tối đa.

Anh đã phá vỡ kháng phép của Evil Lord và hút hết cấp bậc của hắn. Nhờ đó, anh đã phục hồi hầu như tất cả sát thương mà Yuri đã gây ra. Điều đó cho thấy có phép thuật này có thể sử dụng như cách phục hồi.

Tất cả các thông số của Ainz đều được tăng lên tạm thời, và anh nhận được một buff đặc biệt sẽ mất dần trong một thời gian ngắn. Mặt khác, Evil Lord sẽ bị giảm cấp độ mà không thể bị loại bỏ theo thời gian trôi qua.

Lần này, Evil Lord đã lùi lại.

Vẻ mặt của hắn biểu hiện méo mó và đổi màu.

Đây là ngạc nhiên, hay là sự ngưỡng mộ?

Ainz muốn tự khen ngợi mình vì đã thành công trong việc né đòn đó. Điều đó nói rằng anh đã kiểm soát được nó bởi vì phe đối thủ của anh đã quá tự mãn. Cũng giống như cách một trò ảo thuật trở nên nhàm chán một khi bạn chỉ ra mánh lới của nó, động thái này có lẽ sẽ không hoạt động lần thứ hai.

"Chà, tuy nhiên, một kế hoạch tốt là, chỉ có một tên ngốc sẽ sử dụng nó nhiều lần. Đúng thế không, Pleiades! Aureole Omega! "

Đó là một trường hợp.

Anh đã chiến đấu với 5 Doppelgangers, Evil Lord of Wrath và một NPC cấp 100.

Albedo có đang cố làm tôi mất không? Tôi không nghĩ rằng cô ấy thậm chí còn sử dụng Aureole.

Thật sự Albedo có đang cố làm mình thua? Mình không nghĩ rằng cô ấy thậm chí còn sử dụng Aureole.

Aureole Omega là người cuối cùng trong số các Pleiades Seven Sisters(7 chị em Nữ hầu chiến đấu). Cô ta là Thủ vệ Khu Vực của Tầng 8 và một NPC cấp 100 chuyên về lớp chỉ huy. Là một chỉ huy, cô ấy có thể ra lệnh cho các đồng minh của mình buff hoặc tấn công. CZ phải có khả năng phá vỡ sự khác biệt về level của họ nhờ vào điều đó.

Anh không biết Aureole đã sử dụng loại khả năng đặc biệt nào, nếu ai đó nhìn vào các vai trò bên ngoài như người này tấn công vật lý, người kia tấn công ma thuật, người nọ chữa bệnh và vân vân, thì cô ấy sẽ là một người chịu trách nhiệm toàn diện. Không có gì lạ khi cô ấy có thể làm bất cứ điều gì.

Chính xác thì Punitto Moe-san có thể làm gì?

Ainz không bao giờ đối đầu với đối thủ của mình trong nên Ainz có rất ít kinh nghiệm trong việc đối phó với các đối thủ có khả năng chỉ huy.

Cô ấy không thể rời khỏi tầng 8 và đến đây mà không có sự cho phép của mình. Điều đó có nghĩa là cô ta phải buff kỹ năng nào đó cho Doppelgangers trước khi chúng đến đây. Nghĩa là cô ấy có lẽ không thể buff chúng quá nhiều, không, có thể là một Doppegnger-Aureole đang ở đây?

Không. Không có thời gian để nghĩ về những thứ vô nghĩa như vậy. Chỉ có một điều quan trọng. Chúng có thể hoàn toàn vô hiệu cast phép của Ainz và chúng có thể làm điều đó mãi không?

Có hai loại khả năng đặc biệt trong YGGDRASIL. Một loại có thời gian hồi chiêu sau khi sử dụng. Loại còn lại có thời gian sử dụng hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định. Cũng có loại có sự kết hợp của cả hai.

Nói chung, kỹ năng càng mạnh, thời gian hồi chiêu càng dài hoặc số lần có thể được sử dụng ít. Ký năng [The Goal Of All Life Is Death]([Mục tiêu của tất cả sự sống là cái chết]) của Ainz chỉ có thể được sử dụng sau 100 giờ một lần.

Trong trường hợp này loại khả năng nào của CZ có thể làm gián đoạn phép thuật của Ainz?

Có vẻ điều đó bây giờ rất tiện dụng, dường như nó không có thời gian hồi chiêu dài. Nghĩa là đó là loại có số lần hạn chế sử dụng.

Tuy nhiên, anh không thể biết cô sẽ mất bao lâu để phục hồi kỹ năng của mình. Tất cả những gì anh có thể làm là hy vọng cô không thể phục hồi chúng trong suốt trận chiến sau khi chúng hết số lần sử dụng.

Mình nghĩ tôi nên để dành phép thuật cấp mười của mình khi họ dùng hết số lần tích trữ ...

Ainz nhanh chóng xác minh vị trí của Pleiades và Evil Lord. Evil Lord ở trước mặt anh. Yuri đứng sau anh và chuẩn bị tấn công Ainz. Trong khi các cuộc tấn công bằng tay của cô thậm chí có thể làm vỡ thép, họ vẫn phải gặp không trở ngại khi đối mặt với level của Ainz. Sau khi xác nhận lại rằng Evil Lord không còn là mối đe dọa, anh hướng sự chú ý của mình đến những người khác....

Entoma núp trong ngôi nhà ở bên trái chiến trường. Lupusregina đang trong chiến trường. Solution đứng trước mặt cô ấy, như thể đang bảo vệ. Vị trí của CZ không được biết.

Trong khi không biết vị trí của một tay bắn tỉa là kịch bản tồi tệ nhất, thực tế kẻ thù giờ đây đang phân tán là trường hợp tốt nhất cho anh.

Ainz khịt mũi.

Mặc dù anh biết rằng bây giờ hầu như không có thời gian để cười, anh không thể chống lại nụ cười dâng trào bên trong mình.

Điều này thật thú vị!

"Được rồi, giờ hãy lộ mặt ra trước ta nào. [Maximize Magic Nuclear Blast]!(Tối đa ma thuật hạt nhân nổ])

"!"

Trước mắt Ainz, không gian giữa anh và Evil Lord lóe sáng lên và phồng to lên, nuốt chửng mọi thứ ngay lập tức. Yuri ngạc nhiên, nhưng đó là điều được mong đợi, bởi vì Ainz cũng bị bao bọc trong đó.

Sử dụng phép thuật cấp bậc chín [Nuclear Blast] như một đòn tấn công là một lựa chọn đáng nghi ngờ. Nó gây sát thương tổng hợp, một nửa lửa, một nửa thuôc tính sát thương, và nó là một trong những phép bậc 9 yếu về sát thương.

Xem xét Evil Lord of Wrath có khả năng kháng lửa, phép thuật này lẽ ra không nên được sử dụng. Mặc dù vậy, Ainz có lý do để sử dụng phép thuật này.

Đầu tiên, nó có một diện tích rất lớn. Về điểm này, phép thuật này vượt trội hơn hầu hết mọi thứ khác. Ngoài ra, phép thuật này cũng tạo ra các loại hiệu ứng trạng thái không tốt như như ngộ độc, mù, điếc, v.v. Level của Evil Lord sẽ có thể chống lại nó với các số liệu thống kê. Các Pleiades nên có biện pháp chống lại tất cả những hiệu ứng này. Lý do chính mà anh chọn phép thuật này là bởi vì nó cũng sở hữu một hiệu ứng đẩy lùi rất mạnh.

Tất nhiên, Ainz cũng sẽ bị tổn thương bởi phép thuật này. Trong khi chế độ hão hữu đã tắt trong YGGDRASIL vì vậy sử dụng một câu thần chú liều lĩnh sẽ không có vấn đề, bây giờ anh sẽ bị tổn thương chính mình. Ngay cả khi phòng ngự phép thuật của anh rất cao, anh cũng không nhất thiết phải sử dụng phép thuật này. Thay vì hành động như một kẻ đánh bom liều chết, anh nên chọn một phép thuật khác.

Tuy nhiên, Ainz đã làm vậy.

Nếu anh sử dụng phép thuật [Body of Effulgent Beryl] để ngăn chặn tất cả các sát thương thông thường, sát thương nguyên tố lửa cũng sẽ bị kháng, nghĩa là anh sẽ không bị tổn hại. Ngoài ra, tất cả những trạng thái tiêu cực đó đều không hiệu quả trên undead.

Nói cách khác, Ainz đã không bị bất cứ sát thương nào từ phép thuật.

Vì anh đã hoàn toàn chống lại sát thương, nên knockback(đẩy lùi) cũng không có hiệu lực, và Ainz là người duy nhất còn lại đứng ở trung tâm của vụ nổ.

"Hahah."

Ainz cười. Cảm giác mọi thứ diễn ra theo kế hoạch cũng rất thích.

Mục đích của Ainz là để làm kẻ địch bay và xé nát đội hình của đối thủ thành từng mảnh.

Trong một lúc, Ainz nhanh chóng nhìn thấy các thành viên của guild, người đã dạy anh nhiều thứ kể cả chiến thuật này.

Cả hai trận chiến trước, và cả trận chiến này, khi mà thất bại có nghĩa là chết đã nhắc nhở Ainz của YGGDRASIL, và làm cho anh ta cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ.

Mình đã tự hỏi về điều này trước đây, nhưng không nghĩ rằng mình sẽ có một trận chiến điên cuồng ...

"Đến đây, chưa xong. Trận chiến vừa chỉ mới bắt đầu. Ta sẽ cho các người thấy sức mạnh mà ta đã rèn luyện với mọi người."

Giải phóng cơn giận dữ của phép thuật bậc 9 nghĩa là các tòa nhà xung quanh đã bị thổi bay, và sẽ có nhiều không gian hơn.

Điều đó không thể tránh được. Sau đó, thành phố này đã không còn các chỗ trốn.

Tuy nhiên, anh có thể đã mở rộng vụ nổ của phép thuật để thử và bắt CZ trong vụ nổ. Nhưng Ainz lo lắng về những vấn đề có thể phát sinh từ việc phá hủy phần lỡn thành phố, do đó phương pháp này! Đối với tất cả những gì anh biết, đó có thể là một sai lầm.

Hãy quên nó đi, hãy để nó ở đó. Những gì còn lại là

Ainz nhìn về phía Lupusregina. Nơi che chắn của đối thủ đã hoàn toàn biến mất

Ngay cả với buff của Aureole, họ cũng không thể tránh được cú knockback(hiệu ứng đẩy lùi), và Ainz có thể thấy đối thủ vội vã đứng dậy.

"Đó là những gì từ sát thương [Nuclear Blast] có khả năng làm được, vậy"

Ainz bay về phía Lupusregina và cast [Reality Slash].(Vết thương không rỉ máu)

Lần này, anh không bị CZ cắt ngang, và cơ thể của Lupusregina tràn máu.

"[Widen Magic Sharks Cyclone]."(Cơn bão cá mập lửa)

Một cơn lốc xoáy cực lớn xuất hiện phía sau anh, nuốt chửng Yuri và Evil Lord. Đây là để che khuất tầm nhìn của Yuri và Evil Lord và cũng để tạo thêm thời gian cho Ainz. Thật ra, Ainz đã lên kế hoạch tạo ra một cơn bão trước khi [Nuclear Blast] ngăn chặn tầm nhìn của họ và sau đó thoát khỏi Yuri trước, nhưng sau khi xem xét rằng Evil Lord có thể thoát khỏi câu thần chú một cách dễ dàng, anh quyết định không sử dụng kế hoạch đó. Thay vào đó, anh đã quyết định sử dụng nó khi kẻ thù bối rối.

Có tiếng đá lăn khi Ainz thấy Entoma đẩy một cây cột ra khỏi mình khi cô đứng dậy.

Anh không biết giờ CZ đang ở đâu. Tôt nhất, cô sẽ bị ghim dưới một ngôi nhà đổ nát.

"Ngài ấy đang đến chỗ này! Cản Ngài ấy lại! "

Tiếng hét lên từ chỗ của cô người đứng trước mặt Lupusregina, nhưng giọng nói của cô không thể chạm tới tai của Yuri và Evil Lord, người đang kẹt ở trong cơn bão. Đặc biệt, Yuri đang chuyển hướng cố gắng trong cơn bão để tránh bị thổi bay đi. Trong khi một số lớp nghề có thể sử dụng phép thuật hoặc khả năng đặc biệt để dịch chuyển hoặc đi kết hợp và thoát khỏi cơn lốc một cách dễ dàng, cô dường như không có khả năng như vậy.

Và điều đó có nghĩa là Yuri đã tập trung vào việc tăng cường những kỹ năng khác

Sau khi xem xét trận chiến này, họ phải hiểu họ cần gì và nên chuẩn bị những gì, đúng không? Không, điều ấy không phải...

Nếu họ là những Pleiades thật sự, họ có thể đã giải quyết vấn đề này tốt hơn. Họ chỉ đơn giản là Doppelganger sao chép khả năng của Pleiades.Nghĩa rằng họ sẽ mất đi cơ hội để đối phó trong thực tế về kỹ năng chiến đấu.

Khi Ainz rút ngắn khoản cách và chuẩn bị để cast [Reality Slash], những con bọ rơi xuống từ bầu trời hết con này đến con khác. Chúng là côn trùng vận tải lớn không có khả năng chiến đấu. Mục tiêu của hành động này đơn giản là ngăn chặn tầm nhìn của Ainz.

Cách dùng này sẽ không thể thực hiện được trong YGGDRASIL. Mặc dù vậy, Entoma, thực sự là một Doppelganger có thể sử dụng chúng theo cách này. Ainz thầm cảm ơn những lý giải trong lòng mình khi anh sử dụng một câu thần chú.

"[Greater Teleportation]."

Sau khi dịch chuyển vào không trung và tránh mưa bọ, Ainz cast [Double Maximize Magic Reality Slash].(gấp 2 lần vết chém không rỉ máu)

Ngay cả khi CZ thấy Ainz trong tầm nhìn, thực tế mục tiêu của cô đột nhiên dịch chuyển vào không trung nghĩa là cô sẽ mất anh(mất target giống trong game). Xét cho cùng, điểm yếu của cơ thể người là không có khả năng theo dõi chuyển động lên xuống bất ngờ bằng mắt.

Cho nên nếu anh đang đối mặt với một tay thiện xạ giàu kinh nghiệm như Peroroncino, họ sẽ có thể dự đoán được chuyển động của đối phương, ngay cả trên mặt phẳng thẳng đứng. Có thể chẳng ai trốn thoát được thậm chí có dùng ma thuật dịch chuyển.

Mục tiêu của Peroroncino-san sẽ giống như khóa chặt mục tiêu của anh... CZ, cô cần phải làm tập luyên nhiều hơn để đạt được đẳng cấp của mình ...

Khi anh chìm đắm trong nỗi nhớ, Ainz hét lên:

"Lupusregina, out!"(nhắc lại khi Ainz hét ai out là người đó xem như đã chết và ra ngoài)

Phải chiến đấu trong khi để ý trên HP của đối thủ của mình rất khó khăn. Người ta thậm chí có thể gọi nó là chấp khi chơi trò chơi. Do đó, nếu được hỏi liệu HP của Lupusregina có thực sự cạn kiệt hay không, Ainz không thể trả lời với bất kỳ sự tự tin nào. Mặc dù vậy, anh phải tránh bất kỳ xác suất nào giết Lupusregina vì sự bất cẩn trong một khoảnh khắc.

Cô ấy là một Doppelganger, vì vậy không chỉ cô ấy yếu hơn bản gốc, HP của cô ấy không giống với bản gốc của Lupusregina. Được rồi, bây giờ mình đã loại caster ma thuật của kẻ địch,đã đến lúc trở thành một tên khốn. [Perfect Unknowable]. "(Ẩn thân hoàn hảo)

Trong khi có nhiều cách để tìm kiếm Ainz sau khi anh cast [Perfect Unknowable], mà không có sự trợ giúp của ma thuật, thành viên duy nhất của Pleiades có thể làm được đó là Lupusregina, và Evil Lord cũng không thể phát hiện ra anh. Do đó, có lẽ sẽ an toàn khi nói rằng họ không có cách nào để đối phó với những phương diện đánh lừa này.

Vì mình đã loại bỏ healer của kẻ thù, mình nên đi tìm CZ. Đừng nói với rằng cô ấy đang đốt các vật phẩm tiêu hao?

Cá nhân, Ainz không thể tha thứ cho sự lãng phí đối với Nazarick trong một trận chiến như thế này.

"Ngài ấy ở đâu?"

"Ngài đã đi rồi!Ngài đang sử dụng [Invisibility](tàng hình)? "

"Tôi có thể tìm thấy ngài nếu ngài ấy vô hình! Nhưng ngài không có ở đó! "

"Đây có phải là loại tàng hình khác không?"

Anh có thể nghe thấy sự bối rối của họ.

"Narberals! Ngài ấy đang sử dụng [Perfect Unknowable]! "

"Lupusregina! Ngươi đang an gian! "Ainz hét lên, nhưng nhờ [Perfect Unknowable], những người khác không thể nghe thấy anh ta.

Ainz gãi đầu.

Evil Lord và Yuri dường như đã thoát ra khỏi cơn bão, và giờ họ đang tìm kiếm Ainz xung quanh. Trong khi lựa chọn tốt nhất có thể là thả một [Nuclear Blast] khác lên đó, điều đó có thể sẽ giết Lupusregina, nên Ainz đã từ bỏ quan điểm đó. Thay vào đó, anh bước xuống và theo dõi vị trí của Yuri cùng một lúc. Sau đó, anh so sánh số lượng HP Yuri bị mất tích với những người khác, và xác minh rằng cô ấy đã nhận sát thương từ đòn tấn công phép thuật trước.

"[Triplet Maximize Magic Vermilion Nova]!"

Ainz đã sử dụng phép thuật siêu cấp cao nhất bất lên người có khả năng kháng tấn công lửa là Yuri.

Trong phép thuật cấp mười, có tất nhiên ma thuật có thể gây sát thương Fire.

Ví dụ:[Stream of Lava] (Dòng suối dung nham), [Uriel] và những thứ tương tự. Tuy nhiên, việc sử dụng cả hai trong số chúng sẽ gây vấn đề cho Ainz.

Đầu tiên,[Stream of Lava] là một phép thuật hệ thánh mà chỉ có một con druid như Mare mới có thể sử dụng. Do đó, Ainz không thể cast nó. [Uriel], mặt khác, là một phép thuật có thể được học bởi bất kỳ magic caster nào miễn là các yêu cầu được đáp ứng, nhưng nó chỉ gây sát thương khi được cast bởi một magic caster có trạng thái hiệu ứng dương(nghĩa là phải có hiệu ứng nào tác động lên người sử dụng mới có thể sử dụng nó, ở đây hiệu ứng đang tác dụng lên Ainz là ẩn thân hoàn hảo). Thiệt hại của nó giảm khi giá trị hiệu ứng của một người đó giảm, và đối với một người như Ainz, nó sẽ gây sát thương yếu như một phép bậc một.

Do đó, phép thuật này là lựa chọn duy nhất của Ainz.

Thanh máu của Yuri giảm mạnh.

"[Perfect Unknowable]."

"Anh biến mất một lần nữa!"

"Quá nguy hiểm!"

"Nếu Ainz-sama chỉ chiến đấu với chúng ta công bằng và bình thường!"

Không, không, cô đang sai vì không nghĩ đến một cách khác.

"Và bên cạnh đó, mình không biết CZ ở đâu! Cả ba không bàn trước bất cứ điều gì về những người đã tham gia vào trận chiến này! Bây giờ ai đang nguy hiểm !? "

Ainz hét lên, mặc dù anh biết phe đối lập không thể nghe thấy anh.

Sau khi đến với các giác quan của mình, Evil Lord đã tấn công nơi Ainz từng đứng.

"Tệ quá, tôi đã không còn ở đó nữa ~"

Ainz bắt đầu di chuyển, nên anh không còn ở đó nữa, Tuy nhiên, anh vẫn ở trong khu vực có hiệu lực nếu Evil Lord quyết định dùng phép thuật tấn công khu vực, nhưng đúng như Ainz nghĩ, Evil Lord đột nhiên thay đổi hướng và đến thẳng vào Ainz.

"Hah?"

Có phải anh không vô hình? Câu hỏi đó sớm bị dập tắt bởi sự đau đớn mà anh cảm thấy.

Evil Lord đã đánh Ainz bay trở lại. Vì anh nghiêm túc hơn nhiều so với lúc này, Ainz thấy khó phòng thủ hoặc né tránh đòn tấn công. Không, Ainz đã quá thoải mái, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc trốn tránh.

May mắn thay, phép thuật [Fly] đã giúp kiểm soát tư thế của anh và giúp anh thoát khỏi sự lúng túng lăn lộn trên mặt đất. Nó giống như trong trận Shalltear.

Ác quỷ đã nhảy qua, nóng trên đôi giày cao gót của Ainz, và tầm nhìn của anh ta chắc chắn nhất là theo dõi đường bay của Ainz.

... Evil Lord of Wath không nên có khả năng nhìn xuyên ... Ah, anh ta đã dùng nó! Con át chủ bài của anh ấy, [Soul-Bought Miracle]! "

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện bán linh hồn của một người cho ma quỷ để đáp ứng mong muốn của một người, khả năng này thật sự kỳ diệu. Trong khi anh ta không chắc chắn cách thức hoạt động của mọi thủ tục, một khi người ta sử dụng khả năng này, người ta có thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào dưới lớp 8 một lần.

Thông thường, khi Evil Lords sử dụng khả năng này, họ hầu như luôn luôn sử dụng phép thuật heal(hồi máu) đó là một quy tắc bất thành văn(haha nó chỉ đúng khi chơi game giết boss nhỉ). Tuy nhiên, lần này anh ta có lẽ đã sử dụng phép thuật để phát hiện [Perfect Unknowable]

Ainz lặng lẽ cảm ơn Evil Lord đã sử dụng khả năng mà anh là người cảnh giác nhất ngay cả khi anh cảm thấy nhu cầu cần thiết để xây dựng một kế hoạch chiến đấu mới.

Khi Evil Lord áp sát và đấm anh lần nữa, Ainz bắt đầu lo lắng.

Trong khi có một sự khác biệt khá lớn giữa hai người và anh vẫn còn một số chỗ cho sự lỏng lẻo, anh không thể đơn giản cho phép mình tiếp tục bị đánh bay như thế này.

"Cheh. Ở đây, có một số trở lại. [Triplet Maximize Magic Call Greater Thunder]. "(Gấp 3 lần phép gọi Thần sấm)

Quỷ ở cấp cao có kháng điện nguyên tố rất cao. Trong khi kháng điện chính xác của chúng khác nhau giữa các loại, điện là một trong những loại năng lượng hiệu quả hơn. Sau khi nhận ba cú đánh của một phép thuật tấn công nguyên tố tối đa, cơ thể của Evil Lord run rẩy.

Ainz cast phép thuật khác.

"[Perfect Unknowable]."

"Cheeeeeap! Ainz-sama, Ngài thật là cheeeeeeap! "(ý nó khen Ainz ăn gian đó mà :)) )

"Ahhh, nghiêm túc à!"

Entoma la lên nhảy điên cuồng, trong khi Lupusregina đang lăn lộn trên mặt đất. Solution là người duy nhất đang khảo sát xung quanh cô với ánh mắt sắc bén.

Theo lý thuyết, mỗi chư hầu lính đánh thuê cá nhân phải giống hệt nhau, nhưng họ đã phát triển tính cách khác nhau như thế này. Có phải vì họ đã sao chép các mối quan hệ giữa các thành viên của Pleiades? Hay tính cách của họ thay đổi theo thời gian? Evil Lord quan sát Ainz theo sát cử động của anh và hét lên:

"Ở Đây! Hãy sử dụng kỹ năng tấn công diện rộng, đánh vào tôi với kỹ năng đó! "

Entoma thở ra một đám ruồi đen kít trời như mây đen từ miệng. Đó là lá bài át chủ bài của cô, hơi thở của cô.

Tuy nhiên, nó vô dụng đối với Ainz, bởi kỹ năng đó gây ra sát thương piercing(xuyên giáp). Trong khi, Ainz là một bộ xương; những con ruồi sẽ ăn gì? Cuối cùng, nó chỉ có mục đích là làm phiền Evil Lord.

"Chài! Nó không có tác dụng với ngài ấy! Nó chỉ tác dụng với tôi! "

"Eh !?"

Có khả năng sao chép một khả năng và sử dụng nó tốt là hai điều hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn Entoma thực sự sẽ không phạm sai lầm nghiệp dư như vậy.

"Tôi không có bất kỳ kỹ năng tấn công diện rộng nào, còn cô thì sao, Yuri-nee?"

"Tôi có cái này!"

Yuri tập trung ánh sáng giữa lòng bàn tay cô.

Kibakushou là một kỹ thuật hoạt động như một cách tấn công chống cá nhân khi chạm vào kẻ địch, nhưng nó trở thành sóng xung kích lan rộng nếu nó không thể tiếp xúc. Đương nhiên, như một cuộc tấn công dành cho tiếp xúc trực tiếp, nó trở nên rất yếu khi được sử dụng như một hiệu ứng lan truyền. Vì các tu sĩ là một lớp tập trung vào chiến đấu cá nhân, họ có rất ít kỹ năng tấn công khu vực, thực tế là không hẳn, vì thế người ta có thể nói rằng nó hoàn toàn vô dụng.

"Ở đó! Ngài ấy lại đi rồi!"

"Đây?"

Yuri tung ra khu vực Kibakushou của mình tại địa điểm mà Ainz đang ở. Ainz nhíu mày mặc dù không có lông mày khi anh nhìn thấy cái này và đưa tay ra.

"... Không, không, ngươi nên ưu tiên hồi máu."

Yuri có thể tự chữa lành bằng khí công của mình.

Sau khi thực hiện cú đánh của mình vào Yuri, Ainz sử dụng phép thuật của mình. Không cần phải nói, đó là một câu thần chú mà anh biết là có hiệu quả.

"[Double Maximize Magic Vermilion Nova]."

Sau khi sử dụng phép thuật tấn công, Ainz xuất hiện. Anh nhìn Yuri, người đang lóe lên trong ngọn lửa, và tuyên bố lạnh lùng.

"Yuri, out, [Perfect Unknowable]."

Bây giờ, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu mình không tìm thấy CZ. Sau khi đưa ra quyết định đó, Ainz bắt đầu thực hiện một đi một vòng lớn khi anh để mắt đến Evil Lord.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 2: Phần 4

Trên tường thành mọi người cùng với Neia đang theo dõi trận chiến diễn ra.

Dù nhiều người trong số họ đã bị ảnh hưởng bởi Sorcerer King sau khi được cứu bởi ngài nhưng họ không phải là những người duy nhất ở đây.

Có nhiều linh mục (priests) và hiệp sĩ (paladins) cũng đang ở đây. Neia không thể nhìn thấy Remedios từ nơi cô đang đứng, nhưng cô đủ gần để có thể nghe những gì cô ta nói.

Các thành viên duy nhất của bộ phận lãnh đạo không có mặt ở đây là Gustav và Caspond .

Mọi người xem trận chiến đều im lặng , không, đơn giản là vì không có từ ngữ nào để miêu tả được trận chiến này.

Họ đều biết điều này.

Các thành viên của Blue Rose đã nói rằng xếp hạng độ khó của chúa quỷ Jaldabaoth là trên 200. Nói cách khác, điều này giống như chiến đấu với một con rồng khổng lồ trong hình dạng một con người. Chỉ cần trận chiến xảy ra gần nơi sinh sống của con người sẽ dẫn đến một thảm kịch lớn.

Họ nên cảm thấy hạnh phúc rằng chỉ có duy nhất một thành phố bị phá hủy. Nhiều ngôi nhà đang cháy và khói trắng bốc lên bầu trời, nhưng tổng số thương vong gần như là không.

Trong khi xem trận chiến, cô đã thấy những cơn lốc xoáy , ánh sáng của lửa, những tia sét và những biểu hiện mạnh mẽ khác nằm ngoài tri thức của con người đang bùng nổ 1 cách điên cuồng. Chỉ cần 1 phần nhỏ của những năng lượng này cũng có thể dễ dàng lấy đi vô số mạng sống.

Đặc biệt là

"Chúng thật sự rất đẹp..."

Thứ thực sự đã làm rung động trái tim của Neia là quả cầu ánh sáng trắng mà cô đã nhìn thấy hai lần.

Đó là sức mạnh hấp thụ tất cả mọi thứ và nó biến mất không một dấu vết. Một điều gì đó cảm giác thật tốt đẹp đối với Neia , mặc dù cô không thể xác nhận liệu đó có phải là sức mạnh của thần hay không. Mức độ tàn phá khủng khiếp mà cô nhìn thấy sau sự biến mất của ánh sáng đó khiến cô sợ hãi, nhưng cuối cùng sự ngưỡng mộ sức mạnh vĩ đại đã chiến thắng.

Dường như cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Thật không thể tin được rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc sau khi tất cả những phép thuật mạnh mẽ đó đã được sử dụng ... Jaldabaoth thực sự quá mạnh mẽ.

Cô đã nghe về nó, và cô thậm chí còn nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Tuy nhiên, suy nghĩ của Neia vẫn còn quá ngây thơ. Sự ngây thơ đó đã hoàn toàn bị nghiền nát một cách triệt để.

Vị vua cô đang phục vụ mặc dù chỉ tạm thời, Ngài đang trong Thánh quốc và đang chiến đấu. Cô cảm thấy rằng xem ngài ấy là anh hùng chỉ là một phần tự nhiên như một phần nhiệm vụ của cô, đó là lý do tại sao Neia đang theo dõi từ đây. Tuy nhiên, nếu cô có thể

- Neia siết chặt cây cung cô đang cầm.

Nếu nhìn kỹ, họ sẽ thấy một vài hình dạng khác đang chiến đấu với Sorcerer King ngoài Jaldabaoth . Đó là những hầu gái quỷ, những người được đánh giá ở độ khó 150. Neia không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc ngưỡng mộ sức mạnh của Sorcerer King khi chiến đấu với rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ cùng một lúc mà không gục ngã.

Vào lúc này Neia cuối cùng đã nhận ra điều gì đó về bản thân mình. Cô ghen tị với người dân ở vương quốc Sorcerous những người được bảo vệ bởi công lý. Họ hạnh phúc như thế nào khi được sống ở một đất nước được cai trị bởi một đấng tối cao như vậy.

"Yếu là một tội lỗi, vì vậy con người phải trở nên mạnh mẽ, hoặc phải chấp nhận công lý như Bệ Hạ."

Vào lúc này Neia lên tiếng nói lên những lời cô ấy đang nghiền ngẫm trong suốt thời gian này. Cách cô ấy lặp lại nó nhiều lần nghe rất giống như một lời cầu nguyện.

Đột nhiên, có một vụ nổ lớn nhìn giống như một thiên thạch rơi xuống.

Điều đó làm cho những mảnh vụn của các tòa nhà bị ném lên cao trong không trung, và chúng rơi xuống đất giống như một trận mưa đá và cát.

"Đội trưởng ... có phải là Jaldabaoth ... quá mạnh không?"

"Đúng, đúng vậy."

"Sorcerer King ông ấy cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ông ta trở thành kẻ thù của đất nước chúng ta ... chúng ta sẽ làm gì? "

"Đúng, đúng vậy."

"Đội trưởng?"

"Đúng, đúng vậy."

Cô có thể nghe thấy Remedios nói chuyện với ba paladin.

Các paladin vừa hỏi những câu hỏi này chắc có lẽ chưa được nhìn thấy cảnh Remedios đã hạ gục như thế nào khi bị chơi đùa như một món đồ chơi trẻ em, ngay cả sau khi giải phóng sức mạnh của thanh Thánh kiếm và đâm Jaldabaoth ở phía sau.

Ahh , có lẽ họ không nhìn thấy nó. Nhưng bất cứ ai đã thấy cuộc chiến đó đều sẽ hiểu. Cả Sorcerer King và Jaldabaoth đều là những cá thể mạnh mẽ một cách không tưởng. Tuy nhiên, đã quá muộn để nghĩ về những thứ như thế.

Nếu Bệ Hạ có thể kiểm soát đất nước này dưới sự cai trị của ông ấy, chúng ta sẽ không phải chịu đựng những cuộc xâm lược từ tộc bán nhân (demi-human) nữa.

Neia giật mình trước ý tưởng quá mức hoàn hảo của mình, và thậm chí có một chút sợ hãi.

Hợp nhất Thánh quốc với ... nếu ngài ấy là một tên bạo chúa đáng sợ, dù cho tôi không nghĩ về điều đó. Nhưng Sorcerer King không giống như vậy. Ngài ấy là công lý. Trong trường hợp đó ... mình nên tập hợp những người cảm thấy giống như mình!

Neia suy nghĩ về vấn đề này.

Nhiều người đã đến đây vì sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với Sorcerer King. Có những người bị thu hút bởi sức mạnh áp đảo của ông ấy, và có những người biết ơn vì được giải thoát khỏi đau khổ, một số người khác ghét tộc Demihuman và cũng có những người vui mừng vì ông đã trả thù cho họ, và nhiều người khác nữa.

Từ họ, cô ấy sẽ chọn những người luôn cầu nguyện sự hòa bình cho đất nước này, và sau đó để họ nghe những lời của cô.

Neia biết rằng cô vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, người lớn tuổi có ý thức tốt có thể ngăn chặn Neia nếu họ cảm thấy rằng sự nhận định của cô là sai lầm.

Hãy bắt đầu bằng cách tìm kiếm trong số cấp dưới của mình trong đơn vị bắn cung.

Một vài người trong số họ đã mất đi người thân và chứa đựng sự căm thù trong trái tim họ. Sẽ tốt hơn nếu ai đó cố gắng thuyết phục họ, bởi vì Neia có thể hiểu họ cảm thấy thế nào.

Khi cô suy nghĩ về điều này, cô nghe thấy một âm thanh lớn như một vụ nổ vang lên.

Từ đây nhìn về phía xa, một tòa nhà cao lớn bắt đầu sụp đổ.

Sorcerer King sẽ không phá hủy tòa nhà đó mà không có lý do gì. Neia nheo mắt để thử xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô không thể biết chuyện gì đang xảy ra trong tòa nhà khi nó sụp đổ giữa đám khói và bụi bặm.

Tiếp theo là một tia sét lớn từ trên trời.

Có vẻ như ông đang chiến đấu rất khó khăn hướng tới mục tiêu như cô đã mong đợi.

Sau một lúc, tất cả các phép thuật đã phá hủy thành phố, và tình hình lặp đi lặp lại.

Neia cảm thấy không thoải mái.

Mặc dù chúng là những phép thuật đáng kinh ngạc không cần phải nói, nhưng liệu lượng mana của Sorcerer King có thực sự duy trì chúng được không?

Neia lắc đầu và xua tan nỗi sợ hãi và bất mãn từ trái tim cô.

Nó sẽ ổn thôi! Sorcerer King phải tính tất cả những điều này! Bệ Hạ đã lãng phí quá nhiều mana trên đất nước này, nhưng dù vậy

Tuy nhiên, về giả thuyết, nếu Jaldabaoth thắng, sẽ không còn sự cứu rỗi nào cho thế giới này, chỉ là tuyệt vọng. Cô nên làm gì nếu điều đó xảy ra?

Bệ Hạ, tôi tin tưởng vào ngài!

Và rồi, có hai hình dạng bay lên bầu trời, như thể đáp lại mong muốn của Neia.

Người đầu tiên phóng lên bỏ lại bóng tối phía sau, trong khi người đang đuổi theo đập đôi cánh đỏ thắm của hắn và để lại một vệt lửa phía sau.

Thực tế những người hầu gái không đuổi theo họ mang ý nghĩa là Sorcerer King đã đánh bại những con quái có độ khó 150 trong khi chiến đấu với Jaldabaoth.

Bê Hạ thật tuyệt vời!

Neia cảm động đến nỗi cô run rẩy.

Bệ Hạ mạnh hơn Jaldabaoth !

Thật vậy. Không cần phải nghĩ gì nữa.

Thực ra, những người hầu gái yếu hơn Jaldabaoth , một người dưới cơ Sorcerer King. Đó là lý do tại sao Bệ Hạ có thể đánh bại họ trong khi chiến đấu với Jaldabaoth .

Neia cố gắng chống lại sự thích thú của cô. Một lần nữa cô khắc sâu sự vĩ đại của người mà cô kính trọng vào mắt cô, điều đó khiến cô tràn ngập niềm vui đến mức dường như nó muốn nổ tung ra khỏi chính mình.

Trái tim của Neia đập mạnh đến mức gần như đau.

Họ đều đang xem một cảnh mà một ngày nào đó sẽ được ghi nhận trong một câu chuyện anh hùng.

Không, điều đó không đúng.

Có vẻ như họ sẽ chiến đấu một lần nữa trên bầu trời.

Những quả cầu màu đỏ thẫm và phát sáng xuất hiện một cách rực rỡ trên bầu trời.

Mỗi phép thuật này có thể hủy diệt toàn bộ khu vực thành phố, và họ đang ném chúng vào nhau một cách hỗn độn. Tuy nhiên, chúng trông khá dễ thương khi nhìn từ xa.

Mặc dù vậy, đó là một cách phản ánh sức mạnh ở một lĩnh vực mà nhân loại không bao giờ có thể đạt được.

Đây là...

Khi cô nhìn ra xung quanh, cô nhìn thấy những người đang xếp hang trên các bức tường thành phố như bị nuốt chửng khi họ nhìn thấy tất cả những điều này. Có vẻ như họ cũng hiểu. Họ đã xem trận chiến trên bầu trời một cách im lặng, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Một người nào đó đặt hai tay vào nhau trong lời cầu nguyện, và những người bên cạnh anh ta làm theo sau đó , ngay sau đó mọi người trên tường thành đều chắp tay giống nhau khi họ nhìn lên bầu trời.

Có cảm giác như họ đang tôn sùng một điều gì đó.

... Đây là một câu chuyện thần thoại ...

Neia không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng cuối cùng có một sự hỗn loạn giữa mọi người.

Trước mắt mọi người, một trong những hình dạng trên bầu trời rơi về phía đông và rồi nó biến mất.

Trận chiến kết thúc.

Khi mọi người quan sát chặt chẽ, hình dạng còn lại từ từ hạ xuống. Tầm nhìn của Neia tốt hơn hầu hết mọi người, và vì vậy cô đã nhìn thấy nó trước tiên. Nó làm cô sốc đến mức cô che miệng lại.

Khi những người khác nhìn thấy ngọn lửa đỏ thẫm, những bức tường thành rơi vào im lặng. Tuy nhiên, không ai cố chạy trốn. những người đã nhìn thấy trận chiến đều biết rằng không có bất cứ nơi nào để bỏ chạy.

Bằng cách vung đôi cánh bốc lửa của mình, kẻ chiến thắng ( Jaldabaoth ) xuất hiện.

Mặc dù hắn là người chiến thắng trên danh nghĩa, nhưng nhìn hắn lúc này thực sự rất bi thảm.

Toàn bộ cơ thể hắn ta bị bao phủ bởi những vết cháy do dòng điện. Một nửa khuôn mặt của hắn dường như đã bị nghiền nát, và những vết thương sâu đang rỉ máu tươi. Có lẽ đó là do nhiệt độ, những giọt máu nóng sôi bỏng khi nó rơi xuống chạm vào các bức tường thành phố, và âm thanh sôi sục đó không dừng lại một chút nào.

Điều đó giống như là một minh chứng tốt nhất để cho thấy cường độ chiến đấu của họ khốc liệt như thế nào.

"Không thể nào..."

Một giọng nói nặng nề, nhưng hơi đau đớn vang lên khắp các bức tường thành phố, như thể xóa đi tiếng lẩm bẩm của Neia .

"... Thật là một đối thủ hùng mạnh. Hắn là một trong những người mạnh nhất mà ta gặp phải kể từ lúc gặp Momon . Ta đã đánh giá thấp hắn. Thật ngu ngốc. Dẫn đầu các Demihumans gần như trở thành một việc vô nghĩa. Tuy nhiên, vâng, tuy nhiên, hắn ta đã chết. "

Neia không thể tin được. Do đó, cô ấy kêu lên:

"Ngươi đang nói dối!"

Jaldabaoth hướng ánh mắt còn nguyên vẹn về phía Neia , nhưng cô không nhúc nhích dù bị rơi vào trong ánh mắt của một sinh vật đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô không còn chỗ cho nỗi sợ hãi.

"Ta không nói dối."

"Bệ Hạ rất dở trong việc đùa cợt ... vì vậy ngươi hẳn là đang nói dối, phải không?"

"Ta không nói dối."

Những lời nói Jaldabaoth lặp lại như đánh Neia đủ mạnh để phá vỡ linh hồn của cô.

Thế giới dường như run rẩy dưới chân cô.

Neia ngay lập tức hiểu tại sao Sorcerer King đã thua Jaldabaoth . Thậm chí không cần phải suy nghĩ về nó.

Đơn giản là vì đất nước này thiếu Evileye của Blue Rose và Nabe của Darkness, hai ma thuật sư có thể cầm chân những hầu gái quỷ.

Không, có một lý do khác ngoài việc đó.

"Nếu tên Undead đó đang ở trong tình trạng tốt nhất, ta có thể đã bị đánh bại. Nhưng hình như hắn ta đã sử dụng mất một lượng mana của mình vì lợi ích của các ngươi, thực sự, hắn ta là một kẻ ngốc, hắn không biết nên ưu tiên cái gì dành cho riêng mình. Vì điều đó, ta nên cảm ơn hắn. "

Mình biết điều đó, sự yếu đuối thực sự là một tội lỗi!

Neia chắc chắn rằng cô đã đúng.

"Và ta sẽ ban thưởng cho hắn. Phần thưởng sẽ là mạng sống của các ngươi. "

"... Điều đó có nghĩa là gì?"

Jaldabaoth khịt mũi thích thú với câu hỏi từ một nơi nào đó.

"Ta nói rằng ta sẽ tạm thời tha mạng cho các ngươi, ít nhất là ngay bây giờ."

Ai đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng Neia giận dữ.

"Nhảm nhí! Nhảm nhí! Nhảm nhí! Đó là tất cả những lời nói dối! Tất cả mọi lời ngươi nói là một lời nói dối! Ai sẽ tin những gì một con quỷ nói chứ !? "

"Có vẻ như ngươi không thể chấp nhận thực tế. Ngươi có bị điên không, con người? Thật đáng thương . "Jaldabaoth chỉ vào Neia . "Disapp ... Ta hiểu rồi,"và rồi hắn ta ngay lập tức rút ngón tay ra.

"Có chuyện gì vậy! Jaldabaoth ! "

"Ngươi có ý định khiêu khích ta và từ đó chứng minh rằng ta đang nói dối? ... Từ bỏ cuộc sống của mình vì điều đó đáng giá đến thế sao? Ta không thể hiểu được, nhưng có vẻ như vậy. "

Răng của Neia kêu lên khi cô siết chặt chúng.

Jaldabaoth chắc chắn đang nói dối.

Hắn ta phải là kẻ nói dối, loại người sẽ nói dối 1 cách lố bịch như Sorcerer King đã chết.

"Ta sẽ không cho phép điều đó. Mạng của các ngươi đã được cứu. Bây giờ, ta phải quay trở về ngay bây giờ. Ta cần phải hồi phục từ những vết thương này. Trong thời gian đó, các ngươi có thể khóc những giọt nước mắt trong tuyệt vọng. "

Khi Jaldabaoth chuẩn bị rời đi với đôi cánh của mình, bàn tay của Neia bắt đầu di chuyển.

Cô kéo cây cung của mình và buông ra.

Cô bắn vào hắn từ phía sau, mà không cho hắn bất kỳ cảnh báo nào về điều đó.

Tuy nhiên, Jaldabaoth ngay lập tức quay lại và nắm lấy mũi tên. Mặc dù bị thương khủng khiếp, nhưng hắn vẫn rất nhanh nhẹn.

Jaldabaoth quay mặt về phía Neia , và rồi mắt hắn nhìn vào cây cung của Neia , the Ultimate Shootingstar Super. Sau đó, có một chút thay đổi trong trên khuôn mặt méo mó của hắn.

"Ohh !? Ah! Thật là một vũ khí đáng kinh ngạc! Ta đã không nhìn thấy một vũ khí như thế này từ rất lâu! Thật nguy hiểm, nó gần như có thể kết thúc ta rồi! "

Jaldabaoth bày tỏ thái độ 1 cách hoang dại bằng đôi tay chân của hắn khi hắn nói vậy. Hắn ta có vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng khá lo lắng.

"Loại vũ khí gì thế này! Làm thế nào nó được tạo ra?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết!"

Hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Tâm trí của Neia sôi sục với sự căm ghét như đang bị thiêu đốt.

Làm thế nào cô có thể nói với kẻ nói dối này những gì cô đã học được từ Sorcerer King?

"Làm thế nào ta có thể nói với một kẻ nói dối như ngươi !?"

"Muu , à, đừng, đừng nói với ta là, nó được làm bằng phương pháp Rune ?"

Trái tim Naia lảo đảo trong giây lát giống như bị hắn ta đóng cái đinh lên đầu. Mặc dù cô đã cố gắng bình tĩnh lại một chút, khi trái tim tan vỡ của cô nhớ lại hình bóng từ bi của Sorcerer King một lần nữa, cơn giận của cô lại tỉnh dậy.

"Ngươi sai rồi!"

Neia hét lên như thể cô đang từ bỏ tất cả mọi thứ, và Jaldabaoth rên rỉ. Tận dụng điều đó, Neia lại bắn.

Mục tiêu tiếp theo của cô là bàn chân của hắn, những thứ mà bàn tay khó có thể chạm tới.

Lần này, Jaldabaoth điên cuồng di chuyển đôi chân của mình để tránh mũi tên.

Hắn ta cảnh giác với nó! Có lẽ cái cung này có thể!

Có thể chỉ có một lý do tại sao Jaldabaoth lại đang tuyệt vọng né tránh cú đánh của cô, trong khi hắn không quan tâm đến việc bị đâm vào lưng bởi thanh thánh kiếm. Còn gì khác nếu không phải cái cung này có thể làm hắn tổn thương.

Trái tim của Neia tràn đầy hối hận trong khi mắt cô ngập đầy nước mắt.

Cô nhận ra rằng cô nên tham gia trận chiến đó ngay cả khi cô sẽ chết một cách nhanh chóng, nếu có khả năng cô có thể tấn công hắn ta với Ultimate Shootingstar Super. Cô nên tham gia, ngay cả khi cô chỉ là một lá chắn. Nếu như vậy, thì có lẽ

Neia bắn ra một mũi tên khác.

Jaldabaoth khẽ di chuyển đầu. Mũi tên bị nhỡ và bay đến 1 nơi không rõ.

"Trúng, chết tiệt!"

Cô bắn lần nữa.

Và một lần nữa.

Nhưng không cái nào trong số các mũi tên của cô bắn trúng mục tiêu. Dù cho kích thước và vết thương nghiêm trọng như thế nào, hắn vẫn né tránh đòn tấn công của Neia một cách dễ dàng.

"Rune"

"Vậy thì!"

Neia bắn một mũi tên khác để bắt Jaldabaoth im lặng.

Tuy nhiên, nó cũng không trúng.

Tại sao, tại sao không ai tấn công?

Cô có thể hiểu là họ không thể tấn công Jaldabaoth vì hắn ta đang ở trên không. Tuy nhiên, dù vậy, làm thế nào mà họ có thể chỉ đơn giản là để cho một con quỷ nói dối, kẻ tuyên bố rằng đã giết chết vị vua nhân ái nhất, Sorcerer King , để hắn được tự do?

".. Muu . À, eh, ta đoán là nó không thể giúp đươc gì ... đúng không? [Greater Teleportation]. "

Jaldabaoth đột nhiên biến mất.

"Quay lại đây !!!"

Neia nhìn quanh.

Tất cả những gì cô nhìn thấy là những gương mặt của những người đang bị sốc bởi những gì Neia đã làm. Jaldabaoth thì chẳng thấy đâu cả.

"Khốn kiếp! Hắn ta bỏ chạy! "

"Bình tĩnh đi!"Remedios hét lên.

Tiếng kêu giận dữ của một người hùng mạnh có thể gây áp lực cho chính nó, và bình thường nó sẽ khiến Neia trở lại với giác quan của mình hoặc thậm chí khiến cô bị đóng băng. Tuy nhiên, bây giờ nó chỉ hơi khó chịu một chút so với Neia .

"Làm thế nào tôi có thể bình tĩnh lại !?"

"Hộ vệ Neia Baraja ! Cô đã mượn vũ khí đó từ Sorcerer King? Tại sao hắn lại quan tâm tới nó? "

"Đừng hỏi tôi những câu hỏi không liên quan như thế! Quan trọng hơn, chúng ta cần phải tìm Bệ Hạ! Tôi thấy ngài ấy rơi về phía đông! Chúng ta cần phải gửi một đội cứu hộ! "

"Chắc chắn ông ta đã chết."

"Làm sao ngài ấy có thể chết được !? Làm thế nào mà Bệ Hạ có thể chết !? "

Neia theo bản năng nắm lấy Remedios, nhưng Remedios dễ dàng đẩy cô sang một bên và Neia ngã xuống đất.

"Bây giờ cô có bình tĩnh hơn không? Không ai có thể sống sót sau khi rơi từ độ cao đó. "

"Bình tĩnh? Cô thực sự tin vào những lời của con quỷ đó? Đội trưởng, cô bán linh hồn cho hắn ta rồi phải không !? "

Biểu hiện của Remedios thay đổi, và sau đó nó xoắn lại.

"Đồ hộ vệ! Khốn kiếp, có những thứ ngươi có thể và không thể được nói! "

Cô nắm lấy cổ áo của Neia với sức mạnh khủng khiếp, và Neia cảm thấy khó thở.

"Hai người! Làm ơn bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại ngay bây giờ! "

Các paladin, linh mục, binh sĩ và những người khác đã nhanh chóng tiến đến giữa Neia và Remedios, kéo họ ra xa nhau.

Neia thở hổn hển khi hét lên:

"Chúng ta cần phải gửi một đội để giải cứu Bệ Hạ!"

"Chúng ta không thể lãng phí nguồn lực của chúng ta vì điều đó!"

"Sao ngươi dám gọi nó là một sự lãng phí!"

Neia bước lên và đấm Remedios, nhưng những người ở giữa đã ngăn cô lại.

"Tôi không còn gì để nói với cô cả!"Sau khi hạ nhiệt một chút, Neia nói với những người đang giữ lấy cô.

"Anh có thể buông tôi ra không? Có chuyện tôi cần phải làm. "

"Cô tính đi đâu vậy?"

Đáp lại câu hỏi đó, Neia nhìn Remedios với một biểu hiện hoàn toàn hoài nghi trên mặt.

"Kiểu nhìn đó là như thế nào !? Đó có phải là cách của một tên hộ vệ nên nhìn vào một paladin không !? "

Hmph , Neia khịt mũi.

"Đầu tiên, tôi sẽ yêu cầu Hoàng tử tổ chức một nhóm cứu hộ cho Sorcerer King. Sau đó, tôi sẽ đi thẳng đến Vương quốc Phù thủy và nói cho họ biết chính xác những gì đã xảy ra với Bệ Hạ, và sau đó tôi sẽ xin viện trợ cho Bệ Hạ. "

Trong hoàn cảnh đó, sẽ không có gì tốt đẹp khi đến với Vương quốc phù thủy. Mặc dù vậy, cô vẫn là hộ vệ của Sorcerer King, và cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Neia không chắc liệu cô có thể an toàn đến được Vương quốc Phù thủy từ đây không, nhưng cô phải đi, ngay cả khi nó đồng nghĩa với cái chết cho cô.

"Ohhh , nếu cô muốn đi đến Vương quốc Phù thủy, hãy để tôi đi với bạn, Baraja -san!"

Người nói là một cựu chiến binh, người đã nghỉ hưu và trở thành một thợ săn. Anh ta đã được ca ngợi vì tài bắn cung và đã gia nhập đơn vị của Neia .

"Đừng lo lắng cho tôi, tôi đã sống tới tuổi này, tôi không còn nhiều thời gian nữa."

"Baldem -san!"

Từ giọng nói của mình, cô biết rằng anh đã hiểu được số phận định mệnh đang đợi anh ngay cả khi họ đến được Vương quốc Phù thủy một cách an toàn.

"Này, Neia -chan. Đừng quên tôi! "

"Cậu cũng vậy à, Codina -san !?"

"Tôi cũng sẽ đi. Không phải vì cô, nhưng nếu là vì Sorcerer King thì không thể tránh được. "

"Ngay cả Mena-san?"

Tất cả những người có tay nghề cao trong đơn vị Neia bước về phía trước, từng người một. Với sự giúp đỡ của họ, có thể họ sẽ đến được Vương quốc Phù thủy một cách an toàn. Tuy nhiên

"Cảm ơn rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người, liệu có thể tham gia nhóm cứu hộ không? "

"Cô đang nói gì vậy? Tất cả chúng ta đã tập hợp lại để giải cứu Thánh quốc và những người đang đau khổ thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ đó, phải không? Ưu tiên của cô ở đâu hả !? "

"Cô đang nói gì vậy, Đội trưởng !? Có điều gì quan trọng hơn là việc cứu được Bệ Hạ không !? "

"Tất nhiên rồi! Ngay bây giờ, tại thời điểm này, có bao nhiêu người trong Thánh quốc mà cô nghĩ rằng họ đang sống trong địa ngục mà các demihumans đã tạo ra cho họ !? Có điều gì quan trọng hơn là cứu họ không !? "

"Tất nhiên rồi! Đó là"

"- Các người đang làm cái quái gì vậy !? Tất cả những tiếng hét lên đó là sao !? "

Cuộc tranh luận ngay lập tức dừng lại khi có 1 người xen vào xuất hiện. Đó là Caspond .

"Đội trưởng Custodio , cô có nên ngừng lại ngay không? Bệ Hạ ở đâu? Còn về Jaldabaoth ? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó có thể giải thích được không? "

Caspond nghe có vẻ như anh đã mất đi phong thái của mình, và giọng anh vang vọng trong sự im lặng khốn khổ.

***

Phòng họp rất chật chội, với các paladin, linh mục, quý tộc từng là tù nhân cho đến gần đây và những paladin danh dự đã được triệu hồi ở đây. Điều đó nói rằng, không có phòng tốt hơn cho họ để sử dụng, kể từ khi Jaldabaoth đã phá hủy căn phòng mà Caspond đã sử dụng trước đây.

Caspond đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp sau khi nhận được một báo cáo từ một paladin, và anh ta đã tập hợp tất cả nhân vật chủ chốt trong căn phòng này.

Sau khi tất cả mọi người đã ổn định, Caspond và Remedios bước vào với những bước đi nhanh chóng.

Mọi người cúi đầu khi hoàng tử bước vào. Neia là một trong số họ, bởi vì cô không hề ác cảm với Caspond .

Caspond đứng trước mặt mọi người và bắt đầu nói.

"Cảm ơn tất cả vì đã đến đây. Tôi muốn thảo luận về hành động tương lai của chúng ta.

Mặc dù nó được cho là một cuộc thảo luận, nhưng chỉ có một điều mà Neia phải làm, và cô chắc chắn rằng đó là điều đúng đắn để làm. Ngay khi Neia định nói, Caspond giơ tay lên để ngăn cô lại.

"Tôi chắc rằng mọi người đều có những lo ngại của riêng mình, nhưng tôi mong rằng các bạn sẽ nghe tôi trước.

Caspond nhìn mọi người tụ tập ở đây.

"Tôi tin rằng nhiều người đã chứng kiến mức độ sức mạnh của Jaldabaoth là vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta ... đúng vậy. Trong khi tôi rất tiếc phải nói điều này, chúng ta phải chấp nhận thực tế là không ai ở đất nước này có thể chiến thắng hắn ta. "

Một số người cau mày trong im lặng, sau đó liếc nhìn Remedios, người được coi là người mạnh nhất trong Thánh quốc. Sau khi biết rằng cô đồng ý với ý kiến của Caspond , những gợi ý về sự sợ hãi và thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt của họ.

"Tuy nhiên, còn quá sớm để có thể tuyệt vọng. Nếu chúng ta không thể đánh bại hắn ta, thì chúng ta sẽ làm hỏng kế hoạch của hắn ta theo cách khác và khiến cho hắn từ bỏ việc cố gắng chinh phục Thánh quốc. Chúng ta sẽ không trực tiếp, nhưng gián tiếp đánh bại hắn. Caspond đợi vài giây để lời nói của anh lắng xuống, và sau đó đưa ra kết luận của mình. "Những gì chúng ta sẽ làm là tiêu diệt tất cả những demihumans mà hắn đem theo."

"Tại sao chúng ta lại làm thế?

Caspond thấy ai đó hỏi một câu và gật đầu với họ.

"Trong quá khứ, Jaldabaoth đã gây rắc rối ở Vương quốc. Khi đó, hắn ta đã chiến đấu với một chiến binh nào đó trong một cuộc đấu tay đôi, và rồi hắn ta thua và bỏ chạy. Vào thời điểm đó, hắn đã lãnh đạo một đội quân quỷ, nhưng không phải là một đội quân demihumans . Nói cách khác, hắn đến dẫn dắt quân đội demihuman sau khi để thua chiến binh đó".

Caspond nhìn quanh, như thể để xem mọi người có hiểu không.

"Nói cách khác, hắn ta đang sử dụng đội quân demihumans như khiên thịt để tránh bị buộc phải đối đầu trong tình trạng một chọi một với chiến binh đó. Chẳng phải Jaldabaoth đã nói điều gì đó như thế khi hắn đánh bại Bệ Hạ sao? Một cái gì đó về lãnh đạo quân đội Demihuman gần như trở thành vô nghĩa, hoặc một cái gì đó."

Điều này hoàn toàn hợp lý.

Vào lúc đó, điều đó không có ý nghĩa gì, nhưng sau khi nghe lời giải thích, thật khó để nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác.

"Nói cách khác, đội quân ma quỷ giống như áo giáp và sức chịu đựng khi hắn ta chiến đấu với chiến binh đó lần nữa. Jaldabaoth sẽ làm gì nếu hắn mất đi quân đội Demihuman? Liệu hắn sẽ bị tước đi áo giáp và sức chịu đựng của mình không? Khi chiến binh đó có thể xuất hiện trước mặt hắn bất cứ lúc nào? Hay có lẽ, hắn ta sẽ chọn chạy trốn? "

"Tôi hiểu rồi... vậy thì ngài có định từ bỏ thành phố này, đánh bại quân đội demihumans phía nam , và sau đó tham gia lực lượng với miền Nam để tiêu diệt toàn bộ Demihumans ?"

Sau khi một linh mục nào đó hỏi câu hỏi của mình, một quý tộc được giải cứu đã trả lời anh. "

"Điều đó sẽ rất tốt. Nhờ sức mạnh của Sorcerer King, gần 40,000 demihumans đã bị xóa sổ. Các demihumans đã mất rất nhiều sức mạnh chiến đấu của chúng, đúng không? Số quân còn lại sẽ tiến xuống phía Nam. Nếu chúng ta tập hợp tất cả những người đã được giải cứu trong thành phố này cho một cuộc tấn công toàn diện và tấn công chúng từ phía sau trong một cuộc tấn công gọng kìm, chúng ta sẽ có khả năng tiêu diệt đội quân demihumans. Bằng cách đó, chúng ta sẽ có thể tham gia với các lực lượng miền Nam và lấy lại đất của chúng ta.

Oh, tiếng reo hò đến từ xung quanh. Trong trường hợp này, Caspond lắc đầu và sự im lặng lấp đầy căn phòng.

"Tôi đề nghị ngược lại. Chúng ta sẽ chiếm lấy lại thành phố lớn gần nhất ở phía tây, là thành trì phía bắc của Kalinsha . "

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Anh nói đúng. Tất cả các thành phố lớn ở phía tây như Kalinsha , Prart , Rimun và thủ phủ của Hoburns sẽ rất khó để chiếm lại được. Nhiều mạng sống sẽ bị tước đoạt. Tại sao chúng ta không tấn công các Demihumans ở phía Nam ? Liệu việc hủy diệt sức mạnh chiến đấu của Demihumans không phù hợp hơn với kế hoạch ban đầu của ngài, Prince- denka ? "

"Tôi hiểu rồi. Tất cả các mối quan tâm của các ngươi đều hợp lý. Ta thật sự biết ơn rằng nhiều người hiện diện ở đây đều là những người khôn ngoan. Tuy nhiên, đó có phải là hành động mà mọi người có thể hiểu không? "

Có vẻ bối rối trên khuôn mặt của nhiều người ở đây.

"Thế này thì sao? Đi về phương nam ngụ ý rằng chúng ta sẽ từ bỏ - mặc dù nó chỉ là tạm thời, chúng ta vẫn đang từ bỏ họ, tất cả những người bị cầm tù mà chúng ta sẽ không giải cứu được. Liệu mọi người có thể hiểu được điều đó không? "

"Điều đó, điều đó... nhưng điều đó có ý nghĩa hơn, sẽ có cơ hội cao hơn để cứu họ, phải không?

"Ông là một nam tước, tôi tin như vậy đúng không?"

Caspond quay sang nhìn người đàn ông trung niên vừa hỏi câu hỏi.

"V-vâng. Tôi tin rằng chúng ta đã gặp nhau một lần, Prince- denka . "

"Ahh , đúng vậy. Bây giờ, có tất cả mọi người trong lãnh địa của ngài đã được giải cứu chưa? "

"Ah, không, chưa. Tôi đã bị cầm tù khi tôi ra trận bên cạnh Nữ Hoàng, vì vậy tôi không biết gì về lãnh địa của mình... "

"Ta hiểu rồi. Vì vậy, khi ông tham gia với các lực lượng miền Nam và lấy lại miền Bắc, mọi người có thể nói rằng ông đã chạy trốn đến miền Nam.

Khuôn mặt của người quý tộc đông cứng lại.

Khi một người suy nghĩ một cách bình tĩnh về nó, thì người quý tộc đã đúng. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng tất cả mọi người - đặc biệt là những người đang quằn quại trong đau đớn - sẽ có thể thấy được ý nghĩa của những gì người quý tộc đã nói. Có thể sẽ có những người sẽ nói "tại sao bạn không cứu chúng tôi trước đó, gia đình của chúng tôi đã bị giết bởi demihumans "và biến sự căm thù của họ lên các quý tộc. Neia đã từng gặp những người như vậy trước đây.

Tuy nhiên, không ai nói rằng trong các trại tù mà Sorcerer King đã giải phóng. Với phép thuật mạnh mẽ của ông ấy - đôi khi có thể phá hỏng bức tường thành trong một vụ nổ - và thực tế ông ấy là vua của một quốc gia khác, không ai dám tức giận ông ấy vì lý do cá nhân.

"Ngoài ra, ta đã có ý định nói chuyện với tất cả quý tộc từng người một sau đó. Trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể làm điều đó ngay bây giờ. "

"... Tất cả chúng ta đều kiệt sức. Ngược lại, các quý tộc của miền Nam sẽ làm gì? Đặc biệt, các quý tộc khác sẽ làm gì với các quý tộc đã bỏ rơi những vùng đất của họ?

Mùi vị của chính trị và đặc quyền bắt đầu lấp đầy không khí.

Trong khi nghe có vẻ không thể tin được với Neia , đây có phải là điều mà các quý tộc muốn không? Họ gật đầu liên tục.

"Prince- denka . Lãnh thổ của chúng tôi... "

"Ta muốn các ngươi giả vờ rằng các ngươi không nghe thấy những gì xảy ra tiếp theo. Đó là bởi vì ta không thể đảm bảo với các ngươi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, đặc quyền của các quý tộc miền Nam có lẽ sẽ tăng đột ngột . Đó là lý do tại sao các ngươi phải chọn phương pháp tốt nhất cho điều kiện hậu chiến. "

"Xin chờ một chút!"

Một trong những paladin kêu lên.

"Làm thế nào chúng ta có thể đổ máu của nhiều người hơn cho các tranh chấp có chủ ý chứ?"

"Thật vậy! Thật vậy! "Vị linh mục tên là Siliaco hét lên với giọng nói như được điều chỉnh về âm lượng. "Điều quan trọng là làm thế nào để cứu nhiều người hơn!"

"... Thoát ra khỏi Demihumans không có nghĩa là tất cả đã kết thúc, anh biết không? Nếu miền Nam có tất cả những lợi thế, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc từ chối nhu cầu của các quý tộc miền Nam. Và không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không đánh thuế nặng nề cho những người đang kiệt quệ. "

"... Bây giờ Nữ Hoàng đã chết, sẽ rất tệ nếu Đức Vua kế tiếp được chọn bởi các quý tộc miền Nam. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể cho thấy kết quả cụ thể với sức mạnh của chúng ta, thì ít nhất... "

Bây giờ có hai phe phái được tạo ra trong căn phòng.

Phe quý tộc và phe paladin, linh mục.

Cả hai bên đều không đồng đều . Nói về Remedios, các paladins đã cố gắng để giải thích cho cô một cách đơn giản về những gì mà Hoàng tử đã nói.

Neia không phải là một phần của phe phái. Cô chỉ đơn giản là theo dõi cuộc trò chuyện trong im lặng. Đó là bởi vì Neia đã quyết định về những gì cô ấy sẽ làm, nên không thành vấn đề cuối cùng họ đã đạt được gì. Thay vào đó, cô muốn đưa ra gợi ý của riêng mình và đưa ra càng sớm càng tốt.

Điều đó nói rằng, nói về những thứ không liên quan ở đây sẽ chỉ làm hỏng tâm trạng, và những người có thể đã giúp mình sẽ không đến viện trợ cho mình ...

Một thời gian ngắn sau khi nghe nhiều chủ đề nhàm chán, cô quyết định đưa sự chú ý trở lại Caspond trong khi cả hai bên đã kiệt sức vì những cuộc tranh luận.

"Hoàng tử denka đã đưa ra chủ đề này. Có lẽ chúng ta nên để ngài ấy nói xong? "

"Ahh . Như ta đã nói lúc trước, ta định lấy lại Kalinsha . Đây cũng là lợi thế quân sự. Thật ra, thành phố này quá chật chội, và phần lớn nó đã bị phá hủy. Sống ở đây là rất khó khăn, vì vậy ta muốn có một căn nhà lớn hơn, vững chắc hơn. Ngoài ra, bằng cách lấy lại một thành phố lớn, chúng ta sẽ có một lợi thế khi đối phó với các quý tộc miền Nam. Hơn nữa, Kalinsha có ý nghĩa ngăn chặn những lợi thế của kẻ thù, vì vậy nó có các khu quân sự, cứ cho rằng chúng chưa được chuyển đi. "

"... Tôi chấp thuận đề xuất để đảm bảo một cơ sở tốt hơn."

"Ahhh , tôi hơi lo lắng về việc vệ sinh của một thành phố như thế này. Nhiều người đang run rẩy vì lạnh. "

Tuy nhiên, họ tiếp tục nói, "chúng ta cần tránh số lượng lớn người chết".

"Thật vậy. Đó là lý do tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để tấn công các thành trì của đối phương. Xét cho cùng , Jaldabaoth không thể hành động ngay bây giờ. "

Chưa kể bao lâu vết thương Jaldabaoth sẽ được chữa lành, nhưng chắc chắn hắn sẽ phục hồi trước khi quân đội Demihuman hoàn toàn bị đánh bại.

Ngoài ra, rất khó có khả năng hắn sẽ để lộ khuôn mặt của mình trước khi hồi phục hoàn toàn. Sau khi biết về sự tồn tại của một chiến binh mạnh mẽ như Momon , hắn ta chắc chắn sẽ tính tới khả năng Momon xuất hiện hay không, trước khi hành động. Do đó, nếu hắn ta hành động, nó sẽ không xảy ra trước khi hắn ta gần như hoàn toàn bình phục.

Như vậy cho dù họ có bao nhiêu lực lượng, Thánh quốc cũng sẽ thua khi Jaldabaoth quay lại. Vì vậy, họ phải chiếm lấy các pháo đài ngay bây giờ.

Sau cùng, đó là tất cả. Sau khi nghe lời giải thích dễ chịu đó, Neia cũng đồng ý.

"Trong trường hợp đó, có vẻ như điều duy nhất Điện Hạ không hài lòng là số người phải chết vì chuyện này. Tôi có thể thấy điều đó có nghĩa là ngài sẽ cho tôi sự hỗ trợ nếu tôi có thể giảm thiểu số người chết? "

Mọi người đều gật đầu, ngoại trừ Remedios. Neia không hề bận tâm, nhưng sau khi xem xét dòng chảy của cuộc trò chuyện, cô nhận ra rằng sẽ rất tệ nếu chỉ có một người không gật đầu, vì vậy cô gật đầu với mọi người khác.

Còn với Remedios, nhiều người nhìn vào khuôn mặt của cô và thấy rằng cô dường như không có bất kỳ lý do đặc biệt nào, nên họ đã chọn bỏ qua cô.

"Nó đã được quyết định rồi. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về việc lấy lại Kalinsha sau. Giờ thì mục tiếp theo của chúng ta."

Caspond thở dài và quay sang Neia .

"Điều này liên quan đến cái chết của Sorcerer King."

"Prince- denka , tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi hy vọng Điện Hạ sẽ sửa đổi tuyên bố đó ngay lập tức. Cái chết của Sorcerer King vẫn còn là ẩn số. Đó đơn giản là những gì Jaldabaoth nói với chúng ta. Sẽ là ngu xuẩn khi cho rằng lời của một con quỷ là có giá trị. "

Neia chăm chú nhìn Remedios và tiếp tục, "Tôi nghĩ có nhiều khả năng hắn ta đang cố lừa chúng ta hơn."

"Trong trường hợp đó, tại sao ông ấy không quay lại? Ông ta có thể sử dụng phép dịch chuyển, phải không? "

"Có lẽ Bệ Hạ bị bất động bởi những vết thương của mình, có lẽ Bệ Hạ đã mất hết mana, có thể có nhiều lý do cho điều đó."

Remedios không hỏi thêm nữa.

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao ta muốn nghe từ tất cả mọi người. Mọi người nghĩ gì chúng ta nên làm gì?"

"Không có vấn đề gì khi hỏi chúng ta nên làm gì!"Neia hét lên, ép những lời nói ra như thể cô đang cố gắng đưa chúng ra một cách căng thẳng. "... Tôi nghĩ chúng ta nên cử một đội cứu hộ và chuyển tin tức này đến Vương quốc Phù thủy cùng một lúc. Nếu có thể, tôi muốn trở thành sứ giả. "

"Ta hiểu rồi. Đó là những gì ngươi nghĩ, hộ vệ Baraja . Còn những người khác thì sao? "

Khi Caspon nhìn lên và xuống những người tụ tập, một trong những quý tộc đã lên tiếng.

"Tôi có một câu hỏi. Trong khi Sorcerer king được cho là đã rơi xuống ở phía đông, cho rằng chúng ta sẽ đưa ra một hoạt động cứu hộ trong lãnh thổ Demihuman kiểm soát, điều đó sẽ không thể tốt hơn là chờ đợi cho đến khi chúng ta có một số thông tin tình báo cụ thể trước khi ..."

"Nó sẽ quá muộn rồi,"Neia lập tức quay lại. "Chúng ta càng trì hoãn, Bệ Hạ càng gặp nhiều nguy hiểm. Tôi đề nghị chúng ta giải cứu càng sớm càng tốt. "

Đa số đồng ý với ý kiến của Neia . Những gì cô ấy nói hoàn toàn hợp lý nghĩa.

"Trong trường hợp đó, chúng ta phải gửi một nhóm tìm kiếm cùng lúc với các sứ giả đến Vương quốc Phù thủy."

"... Tôi có một thứ mà tôi muốn xác nhận với cô, vì cô có vai trò là hầu cận của Bệ Hạ. Cô có nghĩ rằng Sorcerer King đã nói với mọi người trong đất nước của mình rằng ông ta đã đến Thánh Quốc không? "

Neia bắt đầu suy nghĩ.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không chắc chắn. Tuy nhiên, tôi sẽ không cảm thấy lạ khi Bệ Hạ nói với mọi người về Vương quốc Phù thủy, bởi vì có lần ngài ấy quay trở lại đất nước với phép thuật dịch chuyển. "

"Trong trường hợp đó, ta cảm thấy cô không nên gửi một sứ giả đến Vương quốc Phù thủy."

"Tại sao !?"

Neia liếc nhìn vị quý tộc đã không làm gì ngoài việc phản đối. Người quý tộc lùi lại hai bước và khuôn mặt của anh trở nên nhợt nhạt dưới cái nhìn chói lóa đó. Những người xung quanh quý tộc đó cũng đã tránh xa anh ta.

"Không, ah, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe. Đó, uh, đó là bởi vì nó sẽ mang lại rắc rối. Chờ đã! Hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi. Khi cô nghĩ về nó bình thường, có khả năng rằng quân đội Undead của Vương quốc phù thủy sẽ trả thù cho chúng ta, tôi nói có sai không? Và trả thù sẽ là một chuyện; họ cũng có thể sát nhập Thánh quốc. Và ... ah, tại sao vậy? Ai nói rằng Sorcerer King không nhắm đến điều đó? "

"Xin lỗi!"Neia tức giận đến mức cô thực sự cảm thấy chóng mặt. "Trong trường hợp đó, cho phép tôi đặt một câu hỏi của riêng mình! Nếu Bệ Hạ quay trở lại đất nước của mình bằng cách dịch chuyển, Ngài sẽ nghĩ gì về Thánh quốc, về những người biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không nói gì cả? "

Cô có thể thấy mọi người gật đầu đồng ý. Giữa tất cả những điều này, Remedios nói.

"Chà, nó không thể giúp được gì, phải không? Đất nước chúng ta không có sự xa xỉ để làm điều đó ngay bây giờ. Chúng ta sẽ xin lỗi sau khi mọi chuyện kết thúc. "

"Cho dù là cô"

Neia đã làm việc rất nhiều đến mức cô sắp hét lên, và rồi cô nghe thấy tiếng vỗ tay từ bên cạnh cô. Cô nhìn qua, và thấy đó là Caspond . Vì Hoàng tử muốn nói, tất cả những gì Neia có thể làm là giữ im lặng.

"Hộ vệ Baraja . Cho phép ta chọn những người sẽ đi đến Vương quốc phù thủy. Làm thế nào về điều đó? Xét cho cùng, nếu chúng ta gửi qua một người hầu cận nhỏ bé như một người đưa tin, thì liệu họ có nghĩ chúng ta đang cười nhạo họ không? "

"Điều đó, đúng như ngài nói..."

Lời giải thích của Hoàng Tử hoàn toàn hợp lý. Trong hoàn cảnh bình thường, họ chắc chắn sẽ chọn một đại sứ của một quốc gia thay vì một người đã mượn một cây cung ma thuật từ Sorcerer King. Tuy nhiên, liệu ngài ấy có thực sự gửi một sứ giả không? Cô thấy có một phần nào đó khó tin. Mặc dù vậy, sẽ rất tệ để khi biểu hiện rằng cô không tin lời của Hoàng tử.

"Ta mừng vì cô đã hiểu."

"Trong trường hợp đó, xin hãy cho phép tôi dẫn vài người về phía đông."

"Thật vậy. Ta rất muốn gửi quân cho cô, nhưng chúng ta vẫn không biết Sorcerer King đã rơi xuống đâu. Ông ấy có thể cách đây mười cây số hoặc một trăm. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, ông ấy có thể rơi vào Abelion Hills, nơi mà Jaldabaoth đang kiểm soát. Ngay cả khi ta cho phép cô đi đến một nơi hoang vắng như vậy, cô sẽ có bất kỳ phương tiện nào để tìm kiếm Sorcerer King không?

Neia không thể trả lời.

Tìm kiếm nơi mà các Demihumans sống ở 1 địa hình xa lạ là một nhiệm vụ không thể. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng cách nhóm trinh sát sẽ gặp khó khăn và có thể bị xóa sổ.

"Sống sót trên những ngọn đồi, vượt qua sự quan sát và thu thập thông tin về demihumans", Caspond đếm trên những ngón tay của mình. Nếu cô đến đó mà không chuẩn bị, cô sẽ đơn giản giết chính mình một cách gián tiếp, và điều dĩ nhiên là một đội cứu hộ kết thúc trong thất bại? "

"Vậy thì, Ngài có cách nào khác không !?"

"Tất nhiên rồi."

"Eh?"

Làm thế nào có thể có? Khi cô nghĩ về câu hỏi đó, nó đã được trả lời dễ dàng. Đôi mắt của Neia mở to kinh ngạc, và rồi Caspond tự điều chỉnh trước khi nói với Neia câu trả lời.

"Tất cả những gì cô cần là tìm một người biết về những ngọn đồi."

Neia chớp mắt, và Caspond mỉm cười với cô.

"Nghe này. Tất cả những gì chúng ta cần làm là lấy một demihuman đang bị cầm tù và bắt hắn ta dẫn đường. Không phải nó sẽ an toàn hơn là ra lệnh cho demihuman hoạt động như một người hướng dẫn cho cô sao? "

"Ah."

Thật vậy, đây là trường hợp. Con người sẽ gặp những nguy cơ vô lý khi vào vùng đất đó. Tuy nhiên, nó sẽ là một vấn đề khác nếu họ có người hướng dẫn.

Tuy nhiên, cũng có vấn đề với điều đó mà không thể bỏ qua.

Nếu họ chỉ đơn giản là đe dọa một tù nhân Demihuman và bắt chúng chỉ đường đi, sau đó nếu các tù nhân sẵn sàng để đưa chúng ta đi với chúng, bên đội tìm kiếm sẽ được đi đến cái chết của họ. Những con Orc mà cô gặp trước đó có vẻ như là người không quan tâm đến việc chúng sống hay chết.

Chúng ta cần những Demihumans đáng tin cậy , nhưng chúng ta sẽ tìm thấy ở đâu?

Cô có thể làm gì để một demihuman hành động như một hướng dẫn đáng tin cậy?

Neia níu lấy bộ não của cô, nhưng khi cô nghĩ về những kẻ độc ác , cô chỉ có thể nghĩ đến việc họ đang giết cô, và cô không thể tưởng tượng được họ chấp nhận lời đề nghị như vậy.

Không, Orc và Grand King Buser cảm nhận như con người, tôi hiểu rồi, đưa người thân của họ làm con tin ... không, nếu chúng ta có thể bắt một vị vua như Buser làm tù nhân, bộ tộc của hắn ta có lẽ sẽ vâng lời chúng ta.

Hay mặt khác, những bộ lạc hung dữ có thể ra sức chống lại. Bên cạnh đó, làm thế nào họ sẽ bắt được một Demihuman hùng mạnh như King Buser

Khi Neia lang thang vô vọng trong một mê cung suy nghĩ, theo đuổi một câu trả lời mà cô không thể tìm thấy, cánh cửa phòng mở ra và một paladin xông vào.

Anh thở hổn hển và nhìn quanh bên trong căn phòng, nhưng anh tiếp cận Caspond thay vì Remedios.

Có lẽ anh không muốn người khác nghe tin từ anh. Anh đưa Hoàng tử đến một góc phòng và thì thầm vào tai ông ấy, nhưng khả năng bẩm sinh sâu sắc của Neia đã nghe được sự trao đổi của họ. Trong số đó, thông tin cuối cùng đã khơi gợi sự quan tâm của cô.

Anh ta đã nói "Hầu gái quỷ".

"Thưa quý vị, điều gì đó khẩn cấp đã xuất hiện, Thật không may, cuộc họp sẽ kết thúc ở đây. Tôi hy vọng mọi người sẽ bắt đầu làm việc để tìm cách để lấy lại Kalinsha . Ngoài ra, Đội trưởng Custodio , đi với ta. "

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Giao Đoạn

Trong thời gian này tâm trạng của Jircniv đặc biệt tốt

Rất tốt.

Đặc biệt rất rất là tốt.

Những cơn đau dạ dày từ những cơn ác mộng như một căn bệnh mang tên Nazarick nay đã khỏi. Trước đây các ngăn kéo dùng để chứa các lọ potion thì giờ đây thay vào là các tài liệu được để vào đó. Quả thực anh đã được giải thoát khỏi sự đau đớn,anh đã không còn phải lấy tóc rụng ra khỏi gối nữa và cũng không còn phải khổ sở vì lượng tóc rụng quá nhiều nữa.

Thật thoải mái.

Thật tuyệt vời.

Tâm trạng thật dễ chịu.

Có lẽ cảm giác được giải thoát này là lần đầu tiên trong cuộc đời anh.

Đến mức anh nghĩ rằng mình như được mọc ra đôi cánh và có thể bay lên bầu trời cao.

Anh luôn có những nụ cười từ trong sâu thẳm trong tim,rồi anh cũng luôn hướng đến thuộc hạ bằng một nụ cười. Anh cười rất nhiều,anh đã được người vợ lẻ không phải là mỹ nhân nói như thế, Quả đúng là bây giờ không nên cho người ta nhìn thấy anh cười như thế. Làm như thế có thể sẽ mất đi sự tôn nghiêm của một vị Vua.

Và cuộc họp như mọi khi sẽ bắt đầu.

Jircniv có vài người thư ký nhưng bây giờ trước mắt anh là người đàn ông ưu tú có tên là Roune.

Sau khi anh ta quay lại từ cung điện của Vua pháp thuật, Jircniv rất lo lắng không biết ở đó anh ta có bị làm gì không, vậy nên anh luôn thấy tội lỗi. Bây giừ thì anh ta đang được ngồi ở vị trí thư ký trưởng. Đương nhiên, cái này không phải là vì sau khi đã được xác nhận là anh ta có bị sao không, mà là để chứng minh cho Vương quốc pháp thuật thấy là anh không hề che đậy bất cứ một điều gì. Thực tế thì Roune cũng là một người tài giỏi.

Anh nhẹ nhàng hướng đôi mắt về tài liệu đã nhận từ Roune, rồi nụ cười của anh mất đi bởi cái anh nhìn thấy một thứ quá ngớ ngẩn.

"Thật sự là một thứ được viết quá hài hước. Ngươi nghĩ thế nào về cái việc Vua pháp thuật bệ hạ bị chết."

"Đầu tiên, không sai, tuyệt đối đó là một sự dối trá quá mức."

Jircniv cũng đồng ý với ý kiến của Roune.

"aaaa, đúng thế. không sai đó là giả. Hơn thế nữa không thể nào có chuyện Vua pháp thuật thua rồi chết được."

Jircniv tin chắc rằng không một ai có thể giết được một con quái vật có sức mạnh của một pháp sư đã dùng một ma pháp mà đã giết hết gần hai0 vạn quân của Vương Quốc rồi có thể hạ Võ vương đấu sĩ mạnh nhất của Đế quốc.

Đương nhiên con quái vật đó không thể bị chết bởi độc , và cũng không thể nào chết được bởi bệnh tật, chết vì già thì lại càng không. Có vẻ như có một trò đùa quá trớn đang phát tán để nói về Tử thần người mà vốn dĩ cho là đã chết.

"Mà, có lẽ nào nhằm mục đích để phát hiện ra những kẻ đang bất mãn. tuy nhiên, có một vấn đề."

"Đó là ?"

"Ta không biết là tại sao một vua pháp thuật người có những hành động và trí tuệ siêu việt như thế lại tạo ra một kế sách vớ vẩn mà ai cũng có thể phán đoán được. Chẳng nhẽ ẩn đằng sau đó còn có một cái gì đó khác.......... đúng vậy, đó là một âm mưu lớn mà đến ta cũng không thể nhìn ra được."

Ai mà có thể nói được là tuyệt đối không có chứ. Không, nếu là kế hoạc của tên quái vật đó kẻ có thể đọc được hết tất cả hành động của Jircniv, thì không sai anh chỉ là một góc của núi băng không hơn.

Jircniv tự bản thân nghĩ về việc này, anh có thể thấy rằng có lẽ hắn đang nhắm vào cái gì đó.

tuy nhiên nếu không phải là mưu kế của Vua pháp thuật , mà là của thuộc hạ hắn, ví dụ như là của tên quái vật trông có vẻ nguy hiểm như cóc kia thì thế nào.

"........ Thần không biết. mặc dù nói thế, nhưng thần nghĩ nếu không biết thì cứ cho nó kết thúc bằng việc không biết. Thứ nhất, chúng ta cứ tuân theo chỉ thị của tổng thủ vệ Albedo-sama của Vương quốc pháp thuật,chúng ta cứ hành động theo như thông báo là được. Sẽ không có vấn đề gì nếu cứ làm theo chỉ thị miễn là chúng ta không phản bội. Với tư cách là bên tiếp nhận nước phụ thuộc, họ sẽ không làm gì đối với nước phụ thuộc mà hầu như không có năng lực."

"Ta nghĩ ngươi nói đúng."

Roune nhún vai.

Trước đây anh không phải là người có hành động như thế nhưng có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện kinh nghiệm đã tạo lên một con người như thế.

Hay có lẽ anh cần phải trở nên mạnh dạn hơn.

Vua pháp thuật dù sống hay chết nhưng chỉ cần Đế quốc không thay đổi lập trường là nước phụ thuộc của Vương quốc pháp thuật là được.

Nếu làm như thế thì đối phương có lập kế hoạch tỷ mỷ như thế nào cũng không liên quan. Lòng trung thành là phương pháp phòng vệ tốt nhất. Nếu làm đến thế mà vẫn bị tận diệt thì không còn cách nào mà vui vẻ chết với sự chèn ép của kẻ thù.

"Bây giờ, công việc của hôm nay đã xong rồi chứ ?"

Kể từ sau khi thành nước phụ thuộc thì công việc cần Jircniv xử lý đã giảm đi một nửa so với trước, thế nhưng công việc hôm nay thì đúng là quá ít.

"Không, Bệ hạ. Vẫn còn ah, cái này được gửi đến trong buổi sáng hôm nay bởi Kỵ sỹ đoàn."

Quả là đáng tiếc nhưng có vẻ công việc vẫn chưa kết thúc.

Vừa nhận tờ giấy được đưa Jircniv vừa cười một cách mỉa mai.

Nhìn lướt qua nó có vẻ như là sự bất mãn đối với việc thiết lập lại Kỵ sỹ đoàn.

Trước đây anh đã không thể không đưa ra những đối sách mềm mỏng đối với Kỵ sỹ đoàn, bởi vì Jircniv có rất nhiều quý tộc đối đầu với anh, nên anh không muốn bị họ cướp mất Kỵ sỹ đoàn. Tuy nhiên giờ thì khác.

"Nếu là thế ta sẽ truyền lại tới Vua pháp thuật những gì các ngươi muốn nói. không cần phải sử dụng giấy, thật lãng phí."

Những tờ giấy được sử dụng làm bản thông báo đều được tạo ra bởi ma pháp sinh hoạt, thế nhưng vẫn mất một khoản chi phí cho dù có sử dụng ma pháp cấp độ nào. Jircniv có thể dùng và vứt nó mà không cần để tâm nhưng anh cũng không muốn sử dụng một cách lãng phí.

Giấy được tạo ra bởi ma pháp sinh hoạt cấp 0 thì khá dày, thô và có màu sắc không đẹp.

Giấy được tạo bởi ma pháp sinh hoạt cấp một thì sẽ mỏng và màu trắng hơn. Kỹ thuật sản xuất giấy như này có thể làm được nhưng số lượng sản xuất ra rất ít nên giá thành sẽ cao.

Giấy được tạo bởi ma pháp sinh hoạt cấp hai thì sẽ rất mỏng và màu trắng tinh. Đương nhiên, cũng có thể tạo màu cho giấy tùy thích, tuy nhiên với giấy được tạo ra như này thì là hàng cao cấp mà chỉ có quý tộc dùng.

"Không phải là ta không hiểu cảm xúc khi họ khi mà họ phản đối lại việc giao phó quốc phòng cho một đất nước khác."

"Nhưng mà đừng có nói với ta những bất mãn đó, mà hãy nói với Albedo sama ấy. Nhưng cũng đã nói sẽ không giao phó tất cả rồi mà."

Chỉ thị đó đến từ tổng quản thủ vệ Albedo sama, một phần quân đội của Đế quốc sẽ được thay bằng một quân đoàn undead.

Tuân theo cái chỉ thị này có thể nghĩ được ngay đó là một viễn cảnh kế hoạch sát nhập hoàn toàn nước phụ thuộc, Jircniv đã bị buộc phải giải tán một phần kỵ sỹ đoàn, và còn có ý định giải tán hai trong số 8 quân đoàn của Đế quốc.

Anh cũng không nghĩ đó là một đề xuất tồi vì cũng có rất nhiều người đang bị tổn thương tâm lý lặng bởi cuộc đại thảm sát kia. nhưng cũng có thể thấy ngay nhiều sự phản đối vì sẽ bị mất nhiều vị trí.

"Ta sẽ tiếp thu những ý kiến đó cẩn thận và sẽ chuyển đến nhưng mà......."

"Quả thực là có những bất mãn về việc lương thấp và cả bất mãn mà đến nay chưa từng có đó là thất nghiệp."

"Không thể nói những người bước sau là hãy cố lên mà đó là việc của những người đi trước, có thể trả những khoản cao cho những người chỉ lao động cơ bắp đơn thuần bằng với những người làm những công việc nguy hiểm có thể mất mạng không."

Jircniv khịt mũi và anh lờ đi.

Đến mức như thế này thì đã cần phải có những mệnh lệnh khôn khéo , nhưng quả thực bây giờ thì không cần thiết nữa

Bây giờ ở đằng sau lưng của Jircniv đã có Vua pháp thuật người mang sức mạnh tuyệt đối. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần nói:"hãy nói với bên đó", thế là những bất mãn hay gì đi nữa xẽ bị tiêu tan trong tức khắc.

Sẽ không có ai trong Đế quốc này có thể thể hiện bất mãn với kẻ đã thảm sát rất nhiều người bằng ma pháp và còn cho Võ vương ăn hành dù chỉ sử dụng võ kỹ.

Có lẽ nếu là trước đây họ sẽ đổ hết bất mãn về phía Jircniv, nhưng bây giờ anh có cái ô đằng sau là Vua pháp thuật nên anh chẳng còn bận tâm. Không , có lẽ vì họ sợ nên anh bây giờ còn an toàn hơn.

Đại khái là sự bất mãn đối với việc Đế quốc thành nước phụ thuộc của vương quốc Pháp thuật ít đến ngạc nhiên. Có lẽ là do Vương quốc pháp thuật đã không yêu cầu gì nhiều. Chỉ có vài yêu cầu nho nhỏ,còn yêu cầu quan trọng chỉ có hai.

Cái thứ nhất là cải chính lại một phần pháp luật của Đế quốc. Đó là thông báo lên những văn bản có tính tuyệt đối của Vua pháp thuật và những thân cận của ông.

Cái thứ hai là bàn giao những tên tội phạm bị kết án tử hình. Cái này anh đã ngạc nhiên vì ý nghĩa ngược lại với những gì anh nghĩ. Anh đã từng nghĩ là họ sẽ bị sử dụng vào một mục đích nào đó thế nhưng thật đáng tiếc có một người trong số họ được trả về vì họ nói :"Tên này bị lôi kéo và hắn ta vô tội." và thế là người đó đã được về nhà một cách an toàn.

Những ngày gần đây cuộc sống có thể nói là hầu như không có gì thay đổi.

"Nào, hãy nhanh chóng để kết thúc công việc, hôm nay ta phải đi đón một người bạn thân."

Hôm nay một người bạn thực sự của Jircniv dù mới quen nhưng có dự định đến đây. Chuẩn bị để đóng tiếp đã xong xuôi bây giờ chỉ cần anh xong việc nữa thôi.

Sau đó khoảng 30 phút một người hầu chạy đến và sau khi được sự cho phép của cảnh vệ cũng như Jircniv anh ta bước vào phòng.

"Thưa bệ hạ. Vị khách của ngài đã đến."

"oooo, hãy dẫn ngay vào đây."

Công việc vẫn chưa xong. tuy nhiên, làm thế nào bây giờ. Với anh Làm gì còn có việc nào quan trọng hơn việc đón tiếp người bạn thân này chứ.

Người bạn thân được thuộc hạ hướng dẫn đã vào trong phòng.

Jircniv đang đứng đó và anh dang rộng hai tay ra cùng một nụ cười tỏa nắng để chào đón người bạn của mình vào phòng.

Đó là một Demihuman có vẻ ngoài như là cây cỏ nhìn có vẻ khá lùn. Chiếc dây chuyền có chứa đựng ma pháp mà Jircniv đã tặng chô đang đung đưa.

"ooooo! chào mừng đã đến! bạn thân của tôi Riyuro!"

Jircniv không lưỡng lự ôm trầm lấy Riyuro và ôm vòng qua sau lưng bằng đôi tay.

"aaa! Người bạn luôn thấu hiếu về những nỗi đau của nhau, Jircniv. Thật cảm kích khi được Ngài mời đến đây."

Riyuro cũng đã ôm lấy Jircniv. Vì móng tay của Quagoa rất sắc bén nên để không gây ra thương tích cho người bạn, anhđã chú ý để cử động một cách nhẹ nhàng nhất.

hai người ôm nhau một chốc rồi buông nhau ra.

"Nói gì thế. Nếu là Riyuro thì cánh cửa nhà tôi lúc nào cũng mở chào đón anh."

Riyuro mĩm cười.

Vì là Demihuman nên nụ cười đó có thể nhìn thấy như rất xấu nhưng Jircniv hiểu được rằng anh ấy đang cười rất tươi. Hai người đã thân nhau đến mức có thể hiểu nhau.

Jircniv còn nghĩ có một chút thú vị.

Từ khi được sinh ra, anh được nuôi dạy để trở thành người kế vị tiếp theo,anh đã không thể nào tìm ra được một vị hoàng thái tử nào cùng độ tuổi như mình. vì thế mà anh đã không có một người bạn nào. Thế nhưng, Người bạn đầu tiên mà anh có lại là một Demihuman......

(fufu, nếu tôi tự nói với chính mình 10 hay hai0 năm trước tuyệt đối mình sẽ không tin chuyện này............ cái này thực sự phải cảm ơn tên Undead kia. )

Người bạn thân này anh đã gặp trong phòng chờ khi đi bái kiến Vua pháp thuật.

Khi đó anh đã chỉ nghĩ Demihuman đó là người như thế nào, bàn tay cai trị của Vua pháp thuật đã vươn đến đâu.

Nhưng sau đó, họ gặp lại nhau, và giao lưu lẫn nhau trong cuộc trò chuyện để tìm hiểu thêm về nhau và sau đó họ tạo được một liên kết tâm linh. Sau một khoảng thời gian ở cùng với nhau có thể là một tháng, một tình bạn sâu sắc đã được sinh ra.

Đó là lý do tại sao họ không còn xưng hô nhau với kính ngữ, điều này không phải vì họ là hai vị vua.

Cả hai đều bị khủng bố bởi kẻ áp bức, họ là những người bạn cùng khổ.

"Nào, những món ăn tuyệt vời đã được chuẩn bị nó đủ khiến cho bạn phải ngạc nhiên đó. Chúng ta cùng thưởng thức để xóa hết những mệt nhọc trong hôm nay."

"Ah! Tôi rất háo hức đó Jircniv và tôi cũng đã mang đến rất nhiều nấm mà anh đã từng khen ngon đây. Sau đây hãy thưởng thức nó nhé."

"Ohhh! cảm ơn nha Riyuro!"

Cây nấm mà Riyuro mang đến có một mùi hương rất thơm, đó là thứ quý giá và được gọi là Obsidian (Thạch Đen).

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng.

Khi anh nghe câu chuyện ở Vương quốc pháp thuật con người và Demihuman đều được đối đãi như nhau, anh đã hơi lo lắng.

Tuy nhiên anh liếc nhìn Riyuro bên cạnh và suy nghĩ.

Demihuman cũng không xấu xa nắm. Nếu mà so sánh với Undead với Vua pháp thuật.

"Nói tới đó, Anh đã nghe chuyện này chưa Riyuro? Ai đó đang đùa là Vua pháp thuật đã qua đời."

Riyuro đã thở hắt dài ra bằng mũi. Cái đó là cười bằng mũi thì đúng hơn.

"Jircniv , làm gì có chuyện như thế. Không thể nào có chuyện ngài ấy chết được."

"Đúng vậy nhỉ. tôi cũng tán thành ý kiến đó. Thế nhưng,........ Lần này không biết người dân đất nước nào phải chịu đau khổ đây......."

"Đúng vậy."

Jircniv và Riyuro cả hai đều nhìn lên bầu trời.

Đã có sự đau buồn trong đôi mắt của cả hai người. Như là đang chia buồn với bi kịch đang diễn ra ở một nơi xa xôi nào đó. Và rồi họ cảm thông nhau rằng chắc sớm có thêm một người bạn mới.

***

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng kêu vang khắp căn phòng khiến người đàn ông trở nên cứng đờ. Hắn ta thuộc về một tổ chức bí mật tên là Eight Fingers(Tổ chức 8 ngón của phần một), hắn đã nghe và nhìn thấy rất nhiều sự việc, tuy nhiên trong số đó hắn chưa bao giờ thấy việc phát điên với cảm xúc đen tối như vậy. Một sự căm hận tột cùng, là sự nguyền rủa.

Nếu âm thanh đó được phát ra từ kẻ thù của mình có lẽ hắn đã không ngạc nhiên đến thế. Mà hắn còn có thể cười vào cái đó thay vì phải ngạc nhiên. Tuy nhiên đó là tiếng của đồng đội hắn, là đồng đội cùng hiểu được sự thống khổ đau đớn của nhau.

Đồng đội, hắn ta đã nghĩ đó là một từ không liên quan đến bản thân mình.

Cho dù cùng hoạt động trong một tổ chức cho đến bây giờ nhưng họ luôn tranh giành đấu đá nhau, và thâu tóm quyền lực của nhau. Nếu họ mà có mâu thuẫn về quyền lợi với nhau chắc chắn sẽ đánh đổi bằng máu.

Thế nhưng bây giờ thì khác.

Cho dù thiếu một người thì công việc cần phải làm sẽ tăng lên, cùng với nó là khả năng thất bại sẽ tăng cao. Nếu mà như thế thì sẽ bị liên lụy trách nhiệm rồi bị dẫn tới cái địa ngục kinh khủng đó. Cho dù mới bị nhận hình phạt đó một lần nhưng khiến họ không thể ăn được những đồ cứng và nó đã trở thành cơn ác mộng. Lần tới có lẽ sẽ có một địa ngục khác đang chờ cũng nên.

Nếu công việc của ai mà đang trì trệ thì họ sẽ nhanh chóng dốc toàn lực mà hỗ trợ, họ lo lắng cho nhau về sức khỏe, hỏi han nhau về mặt tinh thần. Và họ đã tuyệt vọng trong nỗ lực của họ

Họ đã trở thành những đồng đội thực sự, vì cuộc sống số phận của họ bây giờ như một.

Một người trong nhóm của họ bây giờ đang la hét và lăn lộn trên sàn nhà bằng nước đá lạnh. Nếu không nhanh chóng tìm ra lý do thì có lẽ bản thân mình cũng sẽ thành như thế, nghĩ thế người đàn ông đó nhanh chóng hành động.

"La, Làm sao thế , Hilma. Đã có chuyện gì sao ?"

Người phụ nữ đã hét lên đó cử động bỗng ngưng lại, cô ta từ từ ngước từ dưới lên nhìn người đàn ông.

"Đủ rồi! đủ rồi hãy thay cho tôi đi! Dạ dày tôi đau quá ! Cái việc dõi theo hành động của tên ngu đần đó ! Gì chứ, hắn ta. tôi chưa từng thấy có ai ngu đần như vậy trước đây."

Họ chỉ biết một người có thể được gọi là thằng ngốc. Trong khi họ đã sử dụng từ "thằng ngốc" thường xuyên cho đến bây giờ, người đàn ông đó là đủ để cho người khác biết nó thực sự có ý nghĩa gì để trở thành một tên ngốc, và vì vậy họ không còn có thể sử dụng tên ngốc một cách nhẹ nhàng nữa.

"..... Sao vậy. Tên đần độn đó đã lại làm cái gì sao. ?"

Hilma nhanh chóng kể như là muốn nhổ ra cái thứ gì ghê tởm đang mắc kẹt trong cổ họng.

"Ahhh,Đúng đấy! Anh cũng biết câu chuyện Vua pháp thuật bệ hạ bị Chết đúng không?"

Hắn ta muốn yêu cầu Hilma nói chậm một chút nhưng việc nghe chuyện của Hilma lần này còn có ý nghĩa là để cô ta giải tỏa căng thẳng, nên hắn đã không làm gián đoạn câu chuyện mà cố gắng lắng nghe tiếp.

"Ah. đương nhiên tôi đã nghe nó."

Việc phát tán tin tức đó là công việc của Eight Fingers. Đương nhiên là sẽ sử dụng khéo léo những thương nhân không có quan hệ trực tiếp để phát tán ra trong Vương quốc.

"Anh nghĩ hắn đã nói gì sau khi nghe về chuyện đó?"

Hắn ta là một kẻ đần độn, cần phải nói theo cách nghĩ như thế. Tuy nhiên chỉ hiện lên trong đầu anh toàn mấy chuyện bình thường. Tuy vậy anh ta không hiểu được một tên đần độn đang nghĩ gì, anh ta đành từ bỏ và nói một cái gì đó bình thường.

"Hắn ta đã nói đến chuyện mai táng à ?"

"Nếu chỉ có thế thì dạ dày tôi đã không đau đớn như thế này! Hắn ta, hắn ta đã nói là nếu bây giờ mà kết hôn với Albedo sama thì Vương quốc pháp thuật sẽ rơi vào tay của hắn."

"Aiiieeee!"

Người đàn ông run bắn lên và theo dõi xung quanh, sau khi bật ra một tiếng hét be bé.

Người đàn ông không cảm nhận được gì nhưng ở chỗ này chắc chắn có người quan sát đến từ Vương quốc pháp thuật. Sau khi xác nhận xong là không có động tĩnh gì hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Họ đã được lệnh là tìm một tên ngu ngốc, thế nhưng mà ngu quá mức thế này thì việc họ sẽ bị đày xuống địa ngục cũng đã là khoan dung rồi.

"Này , này , này ! chúng ta được lệnh sử dụng một tên ngốc nhưng mà, hay là xử lý hắn ta đi! Rồi thay thế bằng một tên hơi ngốc thôi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Bây giờ mà còn có thể thay thế một tên khác à?"

Hilma lăn lộn và hét toáng lên để đáp lại câu hỏi của người đàn ông"Ahhhhhhhhhhhhh!". Viền váy của cô thốc hết cả quá cả phần đùi.

Cô vốn là một cave cao cấp một cô gái xinh đẹp,nhưng người đàn ông ở đây bây giờ chỉ có thể cảm thông trước dáng vẻ vô duyên đó.

Giả sử hắn cũng có nhiệm vụ tương tự như thế thì có lẽ hắn đang lăn lộn trên sàn nhà chứ không phải Hilma. Hắn hiểu được điều đó.

"Hilma. hãy cố thêm một chút nữa đi"

Hilma bỗng khựng lại và nhìn người đàn ông.

"Nếu anh có ý kiến.............. để cho tên ngu đần đó không làm điều ngu ngốc gì thì tốt nhưng?"

"Tên đần đó nếu là phụ nữ sẽ dễ dàng điều khiển hơn. đúng không?"

Nghe thấy điều đó Hilma lại tiếp tục la hét"ahhhhhhhhhhhhh!"và lăn lộn trên sàn nhà.

"Tôi nghĩ cũng không phải là dài lắm. Chỉ sau hai hay ba năm là chắc chắn sẽ được điều chuyển hoạt động. Cho đến lúc đó hãy tăng thêm những kẻ ngốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nếu cô hình thành một nhóm kẻ ngốc."

"Hai năm ah dài quá đấy Ahhhhhhhhhhhhhh"

"Thế nhưng, đó là mệnh lệnh. Tạo lên một nhóm những tên ngốc và kiểm soát thông tin có được từ chúng."

"Tuy thế nhưng ahhhhhhhhh."

Hilma bỗng khựng lại và đứng dậy.

"Anh thì tốt rồi, anh chỉ cần sử dụng mấy tên thương nhân đó rồi đưa thông tin cho Vua pháp thuật bệ hạ, đúng , tin bệ hạ đã chết đến Nhị hoàng tử là xong đúng không."

Cô nghĩ nó dễ lắm hay sao, hắn suy nghĩ trong lòng.

Ngày xưa hắn đã không có ấn tượng nào về vị hoàng tử đó là thông minh cả. Tuy nhiên gần đây anh mới biết chính là do hoàng tử thứ nhất đã khiến anh hiểu nhầm.

Đối phương là một kẻ thông minh, hơn thế nữa trước khi đưa thông tin thì cần phải làm rất nhiều việc nhỏ nhặt mà rất là phiền phức.

Đó là để không bị lộ ra là bản thân đang làm việc cho Vua pháp thuật.

"......... Công việc của tôi cũng không nhẹ nhàng thế đâu."

".......... ah, xin lỗi nhé. Chắc anh cũng đã vất vả rồi phải không......... Tối nay, làm tý không?"

Hilma đã mời anh ta đi uống rượu giải khuây.

"Cũng được. Nhưng đừng có uống đến say xỉn rồi để rò rỉ thông tin."

Họ không thể ăn được những đồ ăn cứng, nhưng nếu là đồ uống thì không vấn đề gì.

"Haha!"Hilma đã cười một nụ cười khô khan."Không sao đâu. Người đang quan sát chúng ta sẽ thu xếp hết tất cả."

"Haha!"Hắn ta cũng cười một điệu cười như thế."Đúng là....... như thế...... nhỉ."

"Cho dù thế, Cái người may mắn kia giờ đang ở đâu nhỉ..."

Cái người mà được gọi là người may mắn là một người trong số họ.

"Coccodol vẫn còn ở trong tù vì anh ta mất quyền lực trong cuộc đấu tranh đó ... thật may mắn cho anh ta."

"Đúng thế nhỉ.......Hắn ta thực sự......."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Ngoại Truyện-Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 1

Không gian bị méo mó, và quang cảnh trước mắt anh thay đổi ngay lập tức.

Khi trở về với cái bàn lớn ở trong phòng mình, Ainz thở dài nhẹ nhõm. Anh đã dịch chuyển nhiều lần trước đó, và biết rằng không có vấn đề gì trong lần dịch chuyển này, nhưng anh mới chỉ ở trong một thế giới mà mình không biết rõ trong vài ngày. Vì vậy, nỗi sợ về việc anh có thể dịch chuyển đến một nơi không xác định vẫn gây lo lắng.

Anh vuốt ve chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown trên ngón tay phải của mình và nhìn xung quanh.

Không có bất kỳ ai ở xung quanh.

Thật tốt. Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy những gì mình định làm.

Khi Ainz sắp bước về phía bàn anh dừng lại và nhìn lên. Sở hữu tầm nhìn đặc biệt cho phép anh có thể thấy những thứ vô hình, và anh nhận thấy những hình ảnh của Eight Edge Assassins đang bám trên trần nhà.

Ánh mắt của họ chạm nhau.

Không đúng, có thể Ainz không biết hướng mà những đôi mắt tổ ong của họ đang nhìn, nhưng có lẽ anh không bị nhầm lẫn, bởi cảm giác dường như đôi mắt của họ đang quan sát mình. Anh cảm thấy lo lắng khi những người khác nhìn mình, mặc dù đó chỉ là do Ainz không đủ tự tin.

"Tất cả các ngươi, rời khỏi đây."

Để đáp lại mệnh lệnh của Ainz, một Eight Edge Assassins - có lẽ là kẻ đứng đầu - thưa:

"Xin tha lỗi cho thuộc hạ Ainz-sama. Có thể có những kẻ xâm nhập sẽ đe dọa đến sinh mạng của ngài ở đây. Để tránh những khả năng nhỏ bé này, hãy để chúng tôi ở lại đây làm lá chắn cho ngài. Xin ngài hãy xem xét lại."

"Những kẻ xâm nhập? Ở đây sao? Ta có thể coi đây là một sự xúc phạm đến những người đang bao vệ tầng 8 phía trên."

"Ah! Đó không phải là điều mà những tôi tớ hèn mọn của ngài ngụ ý! Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của thuộc hạ.Tuy nhiên, nếu có điều gì đó xảy ra với Đấng Tối Cao cuối cùng ở lại với chúng thuộc hạ, đó là trách nhiệm chung của mọi người. Xem xét tất cả các mối nguy hiểm để bảo vệ Vô Thượng Chí Tôn là nhiệm vụ của tất cả mọi người ở Nazarick. Chúng thuộc hạ sẽ nhắm mắt, miệng và tai, và bảo vệ thân thể cao quý của ngài trong khi ẩn trong bóng tối."

Bọn họ đề cập đến cái gì đó liên quan đến ẩn mình trong bóng tối, nhưng đối với Ainz, bọn họ như thể những con quái vật hình bọ bị treo lơ lửng trên trần nhà.

Anh hiểu mong muốn phục vụ của họ, nhưng anh không thể cho phép người khác biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Hmm? mình chợt nhận ra, mình cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mười bốn tuổi muốn tự khóa chặt trong căn phòng của mình.

"Ta từ chối.Ta sẽ tiến hành một nghi thức bí mật trong căn phòng này. Đây là một bí mật trong những bí mật mà tuyệt đối không ai được phép chứng kiến.Ta tin tưởng tất cả các ngươi, những ta muốn giảm thiểu nguy cơ rò rỉ ra bên ngoài...Đây là những lời nói với tư cách là người cai trị tuyệt đối lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, các ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Thuộc hạ đã nghe và tuân lệnh. Chúng thuộc hạ không còn phản đối nữa nếu đó là mệnh lệnh của Đấng Tối Cao."

Những Eight Edge Assassins rơi xuống từ trần nhà. Họ tách chân là khỏi trần nhà và rơi xuống đất.

Họ chạm xuống đất mà không gây là bất kỳ tiếng ồn nào và đứng lên.

"Bây giờ chúng thuộc hạ sẽ rút lui khỏi căn phòng này."

Sau khi Ainz gật đầu họ rời khỏi phòng một cách lịch lãm trong một hàng lối có kỷ luật. Vì lý do nào đó, điều này khiến Ainz hồi tưởng lại một bộ phim tài liệu thiên nhiên về những chú kiến đang diễu hành thành một hàng, được mang đến bởi Blue Planet.

Sau khi người cuối cùng rời khỏi căn phòng đứng ngoài hành lang, họ cúi đầu trước Ainz và khép cánh cửa lại.

Ainz một lần nữa kiểm tra xung quanh căn phòng. Dĩ nhiên, cả trần nhà cũng vậy.

-Không có ai ở xung quanh, căn phòng này thật trống rỗng.

Có hai cánh cửa trong căn phòng này. Một chiếc là cái được sử dụng bởi các Eight Edge Assassins, dẫn ra ngoài hành lang, trong khi đó cái kia được liên kết tới các phòng khác - phòng riêng của Ainz. Bao gồm nhiều phòng giống như bố trí của phòng khách sạn, chẳng hạn như phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm - tất cả đều kết nối với nhau.

Ainz đi về phía cánh cửa dẫn đến phòng riêng của mình và dễ dàng mở nó ra. Anh thò đầu vào và nhìn vào trong.

Không có dấu hiệu của bất cứ ai khác. Ngay cả khi anh cố gắng lắng nghe thật kỹ, vẫn không thể nghe thấy âm thanh của bất cứ ai.

Anh nghĩ rằng có thể có một cô hầu gái đang dọn dẹp những căn phòng khác nhưng dường như không phải như vậy.

Không, mình không thể để những người bảo vệ mình vào đây.

Ainz rời khỏi cảm giác thư giãn và trở lại sự căng thẳng một lần nữa.

Đi ra khỏi phòng riêng, Ainz mở cánh cửa dẫn tới hành lang. Ở hai bên cửa là những con quái vật kiểu bọ cánh cứng được phân công bởi Cocytus, đứng ở đó với trọng trách là những người lính canh gác. Anh không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Eight Edge Assassins. Họ không thể đi xa, nhưng hiện tại họ không có ở đây.

"...Chỉ có hai ngươi ở đây."

"Vâng thưa ngài! Ainz-sama, ngài có mệnh lệnh gì?"

Dừng các thuộc hạ của mình lại những người sắp quỳ xuống để thể hiện sự tôn kính của mình, Ainz hỏi họ.

"Hai ngươi đã đứng bảo vệ ở đây được bao lâu rồi?"

"Thưa ngài! Khoảng hai mươi năm giờ - không, chính xác là hai mươi năm giờ và bốn mươi phút."

Ainz chớp đôi mắt không tồn tại của mình.

"Thật vậy sao?"

Anh có thể nói những thuộc hạ của mình đang gặp rắc rối. Ainz chắc chắn về điều đó.

Họ không biểu hiện điều gì thể hiện sự không hài lòng cả, những kỹ năng của mình khi đọc các biểu hiện của côn trùng đã được tăng lên nhanh chóng. Sẽ là một điều tốt khi kỹ năng quan sát của mình thật sự đã được cải thiện, nhưng nếu không phải là trường hợp đó, mọi nỗ lực sẽ trở lên vô dụng.

Không, nếu hiểu được những con quái vật côn trùng dưới sự điều khiển của Cocytus , đây sẽ là một khả năng hữu ích cho người cai trị Nazarick.

-Những suy nghĩ đó đang nổi lên trong một góc não của anh, thứ mà thậm chí anh không nghĩ nó sẽ tồn tại, nhưng những suy nghĩ đó đã bị đẩy ra bởi sự giận dữ của anh.

Bây giờ không phải là lúc để xem xét tất cả những điều đó. Mình nên suy nghĩ về những điều kiện làm việc vô nhân đạo của những thủ vệ đưa ra.

Anh để một tiếng "um" yếu ớt thoát ra ngoài, và cố che dấu nó bằng một cơn ho dữ dội. Sau đó Ainz truy vấn các thuộc hạ của mình:

"Ta hỏi lại, ngươi nói ngươi đã làm việc liên tục được hơn một ngày?"

"Đúng là thế. Đã được một ngày kể từ khi chúng tôi được trao nhiệm vụ đầy vinh quang là canh gác trước cửa phòng của Ainz-sama."

"Thật vậy sao...Hẳn một ngày...Ta đoán là các ngươi canh gác ở đây là theo mệnh lệnh của Cocytus phải không ?"

"Đúng vậy thưa Ainz-sama."

Đứng canh suốt cả ngày mà không hề có bất kỳ sự nghỉ ngơi nào. Giống những điều một công ty phi đạo đức hay làm, điều này thật xấu hổ. Ainz không nói lên lời khi nghĩ về Cocytus. Cảnh lần cuối cùng gặp Herohero trước khi chia tay vẫn còn trong tâm trí anh. Nếu Herohero không làm việc quá sức thì đã khỏe mạnh hơn và có tinh thần tốt hơn, anh ấy đã có thể đứng ở đây cùng với Ainz lúc này.

Làm thế nào, mình có thể để cho cấp dưới của mình bị buộc phải rơi vào tinh huống giống như Herohero, làm việc đến mức giống như bị vắt kiệt hết sức sống?

Tuy công việc trong thế giới thực của Ainz cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng ít ra anh cũng có thời gian để chơi trong thế giới ảo.

Có rất nhiều người đã từ bỏ trò chơi vì sự thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống của họ. Tuy Hero đã không hủy bỏ tài khoản của mình, nhưng anh ấy đã nghỉ chơi - Nếu không phải như vậy, anh ấy đã không để lại toàn bộ trang bị của mình cho Ainz và nói rằng Ainz có thể làm bất cứ điều gì với chúng.

Im lặng một lúc, Ainz tuyên bố:

"Thực hiện nhiệm vụ của các ngươi liên tục trong một khoảng thời gian dài như vậy mà không có sự nghỉ ngơi sẽ gây hại cho các ngươi. Công việc khó khăn của các ngươi rất xứng đáng được khen ngợi. Các ngươi có thể giao nhiệm vụ của mình cho người khác thay thế, vì vậy hãy đi nghỉ ngơi đi. Nếu Cocytus nói bất cứ điều gì với các ngươi về việc này, hãy nói với Cocytus đó là những gì ta đã ra lệnh."

Tuy nhiên, phản ứng của các thuộc hạ của anh khác hẳn hoàn toàn với những gì anh mong đợi.

"Có phải, có phải chúng thuộc hạ đã làm sai điều gì đó không?"

"Cái gì? Không phải vậy, các ngươi không làm sai bất cứ điều gì cả..."

Giọng nói của họ đang run rẩy, nhưng nó không phải là do sự nhầm lẫn của anh, mà vì một vài lý do khác. Điều này làm cho Ainz nheo mắt trong tâm trí mình.

"Nếu vậy, tại sao ngài lại yêu cầu chúng thuộc hạ lui xuống và giao nhiệm vụ của mình cho người khác? "

Những lời thỉnh cầu đáng thương của các đầy tớ đã làm cho Ainz bối rối.

"Tại sao ư? Các ngươi thậm chí không biết sao? Giữ nguyên một tư thế canh gác giống nhau liên tục trong hai mươi năm giờ sẽ rất mệt, phải vậy không?"

"Không có điều gì như vậy. Không có sự mệt mỏi với điều này. Được giao nhiệm vụ bảo vệ phòng của Ainz-sama là một đặc ân như được lên thiên đường của chúng thuộc hạ."

Các ngươi có chắc là các ngươi không phải vì mệt mỏi mà lên đường không?

"Không, đó là...Ahem. Ngươi sẽ không thể tập chung nếu cứ làm thế này. Ta nghĩ rằng thay đổi người thường xuyên sẽ đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn, các ngươi có nghĩ như vậy không?"

"Xin chủ nhân đừng lo lắng. Khi chúng thuộc hạ được phái đến đây, Cocytus-sama đã cho chúng thuộc hạ mượn một item để chúng thuộc hạ hoạt động liên tục mà không cần ăn hay ngủ. Được giao một nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ căn phòng của Ainz-sama đã làm cho chúng thuộc hạ rất hạnh phúc, chúng thuộc hạ sẽ không để sự canh phòng của mình bị lơ là."

Ainz có thể cảm thấy quyết tâm của họ.

"Là vậy sao? các ngươi đang cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình sao?."

Ainz đang run rẩy trong tâm trí ,nhưng Ainz vẫn gật đầu với thái độ của một kẻ thống trị.

"Chúng thuộc hạ vô cùng biết ơn ngài, Ainz-sama."

Ainz cảm thấy rằng, mình mới là người nên nói lời cảm ơn, nhưng với tư cách là chủ nhân của họ. Ainz không thể nói vậy. Tuy nhiên, anh vẫn nói điều đó.

"Cảm ơn các ngươi đã làm việc chăm chỉ."

"Vâng thưa ngài!"

Cảm ơn và khen ngợi công việc của người khác.

Một người làm việc trong xã hội mà không sử dụng hai câu nói này một cách thích hợp sẽ là một kẻ thất bại.

"Trước khi các người tiếp tục thực hiện công việc của mình, ta muốn hỏi các ngươi một điều. Trong khi ta đi ra ngoài hôm nay, có ai vào phòng của ta không?"

"Không ai bước vào phòng của ngài trong ngày hôm nay. Chỉ có Sabas-sama, cô hầu gái và Albedo-sama ghé qua, nhưng sau khi biết rằng Ainz-sama đã đi ra ngoài. Không ai trong số họ để lại bất kỳ tin nhắn nào."

Anh cảm thấy tò mò vì lý do họ đến đây, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.

"Ta hiểu rồi, nhưng ta muốn xác nhận một lần nữa, không có ai vào trong phòng riêng của ta, phải không?"

"Vâng thưa ngài."

Nó vẫn được an toàn trong phòng. Anh đã hỏi mọi thứ anh muốn biết.

"Hãy hoàn thành công việc của mình thật tốt nhưng đừng làm việc qua sức."

Ainz đóng cửa lại và lắng nghe phản ứng của hai người lính gác. Anh lại đi qua các phòng một lần nữa và ngồi xuống ghế.

Ainz nhìn quanh.

Mặc dù mình biết không có ai ở xung quanh, nhưng vẫn phải quan sát cẩn thận. Những gì mình đang làm là rất quan trọng và không được phép để cho ai nhìn thấy.

Ainz rất tiếc vì đã không học những phép thuật hệ do thám và vài phép thuật chống bị do thám.

Anh cảm thấy mình đang lo lắng quá nhiều điều, nhưng đó đều là những điều cần phải quan tâm.

Sau khi hoàn thành tất cả các chuẩn bị của mình, Ainz mở túi chứa đồ - hoặc đúng hơn, là không gian nơi anh cất giữ các item của mình -, và lấy ra những thứ anh muốn.

Sau khi vào thư viện, anh đã sử dụng một số phép che giấu và đưa một số cuốn sách ra ngoài tuyệt đối bí mật.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn-

Anh lặp lại hành động này cả chục lần. Khối lượng của những cuốn sách tăng lên dần và hình thành một cái tháp trên bàn.

"Điều này...Thật sai lầm."

Ainz nhận ra sai lầm của mình trong khi thở phào nhẹ nhõm.

Có quá nhiều sách ở đây. Nếu chỉ là để tránh né cái nhìn của Elder Lich Chief Librarian thì thật là đơn giản. Nhưng để che dấu trước những giác quan của các Overlord, một class cao cấp, là một điều vô cùng khó khăn. Đối với Ainz, người thiếu những khả năng xâm nhập thông tin đặc biệt, đi qua trước mặt một trong năm Overlord có nghĩa là anh đã bị phát hiện.

Đó là lý do vì sao anh sử dụng một cơ hội hiếm có, để mang tất cả số sách ra ngoài cùng một lúc. Tuy nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn tất việc đọc số sách này.

"...Vậy, mình nên làm gì đây...Mình không có chỗ nào để cất giấu những cuốn sách này, sẽ rất phiền phức nếu chúng bị phát hiện."

Thật dễ dàng để che dấu một mẩu giấy nhỏ, nhưng sẽ thật khó khăn để che dấu một đống sách nhỏ. Chưa lâu kể từ khi anh đến thế giới này, vì vậy bàn của Ainz không phải là một mớ hỗn độn như cái bàn mà Suzuki Satoru có khi còn làm trong công ty. Chiếc bàn được giữ gọn gàng và ngăn nắp bởi không có thứ gì cần thiết trên đó.

Khi Ainz chuẩn bị mở ngăn kéo của mình và đặt các cuốn sách vào bên trong, anh dừng lại.

Bất kỳ cấp dưới nào của Ainz cũng sẽ không tự ý mở ngăn kéo của Ainz, nhưng điều đó có luôn như vậy?

Theo kinh nghiệm của Suzuki Satoru một nhân viên bán hàng, có những người thô lỗ sẽ tự ý mở ngăn kéo của người khác.

Vậy mình có thể giữ chúng ở đâu?

Anh đã lên kế hoạch để giữ chúng trong phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm - tất cả các phòng khác, nhưng những người dọn dẹp căn phòng có thể tìm thấy nó.

Mẹ của anh qua đời sớm, vì vậy anh đã không có kinh nghiệm trước đó về việc giấu thứ gì đó, nhưng có những thành viên của guild kể rằng khi họ trở lại căn phòng riêng của mình đã thấy những tạp chí khiêu dâm được sắp xếp ngăn lắp trên bàn, khiến tâm chí họ trở lên trống rỗng. Theo họ nói, điều tồi tệ nhất là các bà mẹ đã không nói gì về việc đó trong bữa ăn tối, mặc dù họ đã mặt đối mặt.

Cuộc sống như vậy ở thế giới thực như một thứ xa lạ với Ainz, nhưng Ainz có thể thấu hiểu cảm giác của họ. Mặc dù thân thể undead của anh có thể vô hiệu hóa với các cuộc tấn công tinh thần mạnh mẽ, nhưng anh không thể loại bỏ cảm giác đó hoàn toàn.

"Ahh, trong trường hợp đó, mình chỉ có thể cất chúng ở đây."

Ainz mở túi không gian của mình và đặt các cuốn sách vào .Xét rằng các cuốn sách là những vật phẩm cấp thấp, điều đó làm chúng khá dễ dàng bị đọc trộm tên sách bởi các phép thuật hệ thăm dò, hoặc những người có class đạo tặc cao cấp. Đó là lý do vì sao Ainz không muốn mang chúng bên mình, nhưng đó cũng là cách duy nhất vì đó là phương pháp an toàn nhất.

Anh cất từng cuốn sách đi, và cuối cùng chỉ còn lại hai cuốn sách.

Tiêu đề của các cuốn sách là-

"Bí quyết để xây dựng lòng tin của lãnh đạo với những người cấp dưới."

"Những điều ông chủ không nên làm để tránh bị cấp dưới ghét."

-là hai cuốn đó.

Bản quyền của các tác phẩm này đã hết hạn, chúng đã được xuất bản cách đây hơn 70 năm.

Ainz ngồi trước bàn, nhặt một trong những cuốn sách lên và bắt đầu duyệt qua các trang sách.

Nội dung của những cuốn sách này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Suzuki Satoru một nhân viên bán hàng.

"Mình hiểu rồi..."

"Những điều này có vẻ đúng..."

"Nếu chỉ có những ông chủ như vậy..."

Ainz đã nói những lời đó một cách vô thức khi anh đọc chúng. Khi anh tập chung tất cả trí thông minh bên trong mình lại, anh thở dài trong sự ngưỡng mộ.

"Điều này thật tuyệt. Không ngờ rằng có một cuốn sách hay như vậy."

Suzuki Satoru không đọc nhiều cuốn sách kinh doanh. Anh không quá đam mê với công việc bán hàng của mình, và không có ai được gọi là cấp dưới của anh cả. Đương nhiên, anh cũng không có ý định cố gắng hiểu được tâm lý của một ông chủ.

Tuy nhiên giờ anh không còn là một nhân viên bán thời gian nhỏ bé nữa, mà là một kẻ cai trị tuyệt đối của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Sử dụng các vị trí trong một công ty làm vị dụ thì hiện nay anh đang là người phải điều hành tổ chức, vậy nên chức vụ của anh sẽ tương đương với chủ tịch hội đồng quản trị.

"Sẵn sàng chịu trách nhiệm. Cởi mở và thân thiện. Dễ chịu và bình tĩnh. Chấp nhận những quan điểm khác một cách khiên tốn-"

Thật là một ông chủ lý tưởng.

Nhưng mọi người có thể nói về lý thuyết một cách dễ dàng. Những người áp dụng chúng vào thực tế thật ra rất ít và xa vời. Đó là lý do tại sao có rất ít ông chủ như vậy, mặc dù có sự tồn tại của cuốn sách kinh doanh tuyệt vời này.

Ainz, người đã đọc về những điều này, người mà hiện giờ được gọi là ông chủ, đã tạo ra một khuôn mặt cay đắng.

Trên thực tế, họ có khuynh hướng xa rời những hình thức lý tưởng mà họ muốn đạt đến.

Ainz, người đã gần như rơi vào sự suy nghĩ, lắc đầu và loại bỏ những khó khăn của thực tại trong tâm trí mình. Ngay bây giờ, anh không thể tự làm khổ mình về khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết.

Thay vào đó, Ainz Ooal Gown, người đã chiếm được sự tin tưởng của các NPC, sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành một kẻ cai trị vĩ đại.

Cái nhìn của Ainz một lần nữa hướng vào cuốn sách, cùng với những ý nghĩ mới này trong tâm trí.

Có nhất nhiều thứ được viết bên trong cuốn sách đó, nhưng đó không phải là điều anh có thể tiêu hóa chỉ trong một lần đọc. Công việc này đòi hỏi một khoảng thời gian dài. Đó là cách duy nhất Ainz có thể trở thành ông chủ lý tưởng của mọi người.

Tuy nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian. Đối với một người đàn ông đang đói khát,10000 yên ngay lúc đó sẽ có giá trị hơn một trăm triệu yên một vài năm sau.

"Vậy mình nên làm gì đây?"

Mặc dù còn quá sớm để lo lắng về điều đó, trước khi kết thúc việc đọc cuốn sách này, như một undead, Ainz không cần nghỉ ngơi hay ngủ. Nhưng anh vẫn còn tàn dư lại một số cảm xúc của con người và nó sẽ làm cho tinh thần của anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu bắt buộc phải làm vậy, anh có thể làm việc liên tục 24h một ngày. Điều đó có nghĩa là anh có thể đọc toàn bộ cuốn sách này chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, đọc quá mười dòng một lần có nghĩa là anh sẽ có thể bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

Nó không phải là một ý tưởng xấu để hiểu được toàn bộ bản chất của cuốn sách này trước khi có điều gì đó làm anh phải ra ngoài.

-Tuy nhiên.

Liệu mình có thật sự tiêu hóa được tất cả cuốn sách này trong một ngày không?

Thật không may, Suzuki Satoru đã không có cơ hội được tiếp cận nền giáo dục của đại học, vì vậy kiến thức mà anh có được từ việc tương tác, đã bị chênh lệch với những người khác. Nếu ai đó có sở thích đọc mười cuốn sách một ngày liệu người đó có thể hiểu được tất cả những khái niệm trong cuốn sách này?

Nó vẫn ổn kể cả khi mình không hoàn thành việc hiểu hai cuốn sách này. Nhưng nếu mình hấp thụ kiến thức từ nhiều cuốn sách khác nhau, tình huống nội dung từ các cuốn sách khác nhau mâu thuẫn nhau với cùng một vấn đề có thể nảy sinh. Nó sẽ làm mình phải đấu tranh tư tưởng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đọc nó ngay bây giờ trước khi mình trở lên bối rối?

Ainz nhìn lên trần nhà, cậu đang bị mắc kẹt trong mê cung suy nghĩ của chính mình.

Ngay bây giờ, cậu háo hức muốn thử áp dụng những gì đã học được và hành động ngay lập tức.

Nhưng rồi có một vấn đề khác nảy sinh.

Trong cuố́n sách đó mình nên tham khảo vấn đề gì, và mình có thể làm những gì với những điề̀u đã học được?

Ainz lướt qua cuốn sách cậu đang đọc, để các trang chuyển động nhanh chóng.

Ngay khi cậu lật đế́n một trang nào đó, cảm hứng bấ́t ngờ lóe lên như một tia sét, làm bộ não không tồn tại của Ainz cảm thấy như có điện chạy qua.

Cậu quay lại trang đó vội vã và bắ́t đầ̀u đọc một cách nghiêm túc.

Trang đó nội dung nói về một cuộc trò chuyện giữa cấp trên với cấ́p dưới, những ưu và nhược điểm của việc hỏi họ về những phiền muộn và lo lắ́ng của họ. Một số cấp dưới giấ́u kín những điề̀u đó vì họ không muốn chủ động thảo luận với cấp trên. Đó là lý do tại sao cấp trên nên chủ động và hỏị họ về những vấ́n đề họ đang gặp phải.

Ainz gật đầu như thể cậu đã tìm ra điề̀u mình cầ̀n.

Chính là cái này.

Cái này chắc chắn là điề̀u mình đang cầ̀n.

"Một cách trò chuyện chân tình giữa cấp trên và cấp dưới. Mình cần nói chuyện với họ nế́u họ đang gặp phải những vấn đề́ làm họ cảm thấy không hài lòng. "

Sẽ thật là xấu nếu có ai đó bị̣ rơi vào trạng thái trầm cảm vì luôn phải giữ kín những điề̀u đó trong lòng, điề̀u đó khiế́n Ainz nhớ đế́n bức tranh hoàn cảnh của Herohero mà cậu đã nhìn thấy trước khi đế́n thế giới này.

Các NPC có thể̉ đang cảm thấy không thoải mái ngay lúc này, bở̉i họ̣ đã̃ bị đột ngột chuyển sang thế giới này.

Một trạng thái xấu được gọi là "sợ hãi" tồ̀n tại ở Yggdrasil. Nhưng trong game, nó có thể được điều trị bằ̀ng phép thuật. Tuy nhiên không có trạng thái xấu nào gọi là "gặp rắc rối". Trong trường hợp đó nó có thể không thể chữa khỏi bằng ma thuật. Không có gì chắc chắn trạng thái xấu đó tồn tại, nhưng mình nên lập kế hoạch cho trường hợp xấu nhất và những điều cần làm nếu điều đó xảy ra.

-Mình không muốn những NPC rơi vào hoàn cảnh giống Herohero.

Trong tâm trí, Ainz bắt đầu suy nghĩ về những bước đi tiếp theo của mình.

Nazarick rất rộng lớn và có một dân số lớn. Ngay cả khi mình loại trừ những tôi tớ cấp thấp và những quái vật được sinh ra tự động, vẫn còn một lượng lớn NPC cần phải quan tâm. Sẽ mất rất nhiều thời gian để nói chuyện với từng người.

Không, dù vậy,mình cũng nên làm vậy vì lợi ích của các NPC.

Là người cuối cùng ở lại,Ainz cũng phải có trách nhiệm với những đứa con của các thành viên Guild để lại.

Mình sẽ thử nói chuyện và hỏi họ về những rắc rối họ đang gặp phải với vài người trước, rồi quan sát thái độ của họ phản ứng với điều đó như thế nào, và sau đó mới nói chuyện với những người khác.

Việc tiếp theo là Ainz nên chọn ai là người đầu tiên, và Ainz đã đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Ngoài những thủ vệ tầng, những người chịu trách nhiệm về tất cả các loại công việc quan trọng, ai sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho công việc này ngoài họ ?

Đối với sự lựa chọn đầu tiên của mình, một người đã xuất hiện trong tâm trí của Ainz.

Ainz đứng lên khỏi ghế và ra lệnh cho hai người lính canh bên ngoài đi gọi một người đàn ông.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 2

Một ông già bước vào phòng của Ainz. Tuy nhiên, tư thế của ông thẳng như một thanh kiếm được làm bằng thép. Ngay cả khi chỉ có thể nhìn thấy cơ thể ông nổi lên qua bộ quần áo, người ta cũng có thể nói rằng cơ thể ông vô cùng cứng cáp và săn chắc.

Ông là quản gia của Nazarick, Sebas. Ainz dang mở cánh tay để chào đón ông.

"Cảm ơn ngươi đã đến đây Sebas. Ngươi đến sớm hơn là ta dự đoán. Có phải trước đó ngươi đang ở gần đây không?"

"Không, bởi vì Ainz-sama đã ra lệnh triệu tập thuộc hạ tới đây, nên thuộc hạ đã vội vã đến đây. "

Tư thế và giọng nói của ông đầy ắp sức mạnh. Lý do tại sao Ainz gọi Sebas đầu tiên vì ông là người quen thuộc nhất với tầng 9, tầng được cho là có những điều kiện gần giống với thế giới thực nhất. So với những tôi tớ sống ở vùng đất dung nham tầng 7, hoặc hoang mạc băng giá của tầng 5, kiến thức và kinh nghiệm của Sebas sẽ phù hợp nhất với những gì mà Satoru Suzuki đã học được.

Do đó, ông là đối tượng thử nghiệm lý tưởng nhất cho cuộc thí nghiệm này.

"Vậy sao? Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ...Ta cảm thấy không tốt khi làm ngươi phải vội vàng. Hãy tha thứ cho ta vì đã làm gián đoạn công việc của ngươi. "

"Ngài đang nói gì vậy,Ainz-sama? Là một tôi tớ của Nazarick, không có việc gì quan trọng hơn là phục vụ Ainz-sama."

"Ta-"

"Xin ngài cứ vui lòng ra lệnh cho chúng thuộc hạ, không cần phải nói cảm ơn. Phục vụ cho ngài là mục đích tồn tại của những tôi tớ."

"Là vậy sao," Ainz trả lời. Anh nuốt nước bọt, mặc dù anh không có cổ họng để làm như vậy.

Mình đã không sử dụng 'Message', nhưng đã cử một người chạy đi để triệu tập Sebas.

Đó là bởi vì anh muốn dành thêm một chút thời gian để tập dượt các câu muốn nói. Tất nhiên, anh đã nghĩ đến việc sẽ cho gọi Sebas sau khi đã luyện tập xong, nhưng anh gặp vấn đề về việc không thể xác định được chính xác khi nào mới hoàn thành việc luyện tập. Có thể mất một năm hoặc nhiều hơn để Ainz có thể khiến mình xuất hiện hoàn hảo như các nhà cai trị khác.

Thật ra, anh chỉ cần thêm thời gian để củng cố quyết tâm của mình.

Ainz quay sang Sebas và nói chuyện với ông ấy bằng giọng điệu thoải mái, nhưng trang nhã mà anh đã có thể làm chủ nó sau khi luyện tập. Đó là giọng nói mà anh cảm thấy phù hợp nhất với địa vị hiện tại của mình như một người cai trị.

"Nếu ngươi có khó khăn gì ngươi có thể nói với ta chứ? Hãy tự nói nên suy nghĩ của mình."

"Không có điều gì giống như vậy, Ainz-sama."

Phản ứng gần như ngay lập tức của Sebas đã tạo lên vài giây im lặng giữa họ.

Ainz nhận ra sai lầm của mình. Anh không thể đặt những câu hỏi như thế này, từ vị trí của một kẻ cai trị. Những thuộc hạ đã thề trung thành tuyệt đối với anh và vì thế họ sẽ từ chối để nói ra suy nghĩ của mình.

Ainz chống lại sự thôi thúc ôm đầu và chốn vào một góc nào đó vì xấu hổ đang ngập tràn trong lòng mình, khi anh hỏi như vậy trong tình huống này. Mình sẽ hỏi lại Sebas một lần nữa. Lần này, mình sẽ hỏi một cách mềm mỏng và đầy tình thương.

"Không cần phải quá hình thức. Đây là công việc của ta để làm cho cuộc sống của các ngươi cảm thấy hạnh phúc hơn. Giống như - Đúng vậy. Ngươi có thể nói chuyện với ta về bất cứ điều khó khăn gì, ngay cả những vấn đề nhỏ nhất."

"Không, không có điều gì giống như vậy Ainz-sama. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick mà Ainz-sama cai trị không khác gì là vùng đất được ban phước lành từ các vị thần. Những tôi tớ của ngài không hề cảm thấy bất cứ điều gì không hạnh phúc khi được sống ở đây."

Ainz hạ thấp tầm nhìn của mình, sau đó mỉm cười khi anh chuẩn bị nói.

"Có đúng vậy không....có lẽ trường hợp đó chỉ đúng đối với ngươi Sebas, ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều này."

"Thuộc hạ rất vui khi nghe ngài nói cảm thấy nhẹ nhõm, Ainz-sama. Thuộc hạ có thể hỏi, ngài cần thuộc hạ làm điều gì nữa không?"

-Mình đưa ông ấy đến đây là để nhận được câu trả lời cho câu hỏi kia. Đó là tất cả.

Tất nhiên, anh thực sự không thể nói điều đó. Đây là những điều phải diễn ra để một diễn viên hài có thể thực hiện tốt nhất vai diễn của mình và không phải nhận bất cứ lời phê bình nào. Đó là điều mà Ainz cảm thấy bây giờ.

Sebas vẫn đang đợi câu trả lời. Tuy nhiên, Ainz không biết phải nói gì. Ngay khi anh vừa định trả lời "Đó là tất cả", một tia sáng bỗng lóe lên phá vỡ bóng tối đang bao trùm trong lòng anh.

Cảm hứng bỗng lóe lên trong Ainz, và sau khi suy nghĩ, anh nói.

"-Sebas, nghe nói ngươi đã ghé qua căn phòng này vào lúc ta không có ở đây. Nó hẳn phải là một trường hợp khẩn cấp, vì vậy ta đã triệu tập ngươi tới trước mặt ta."

"Ohh, thuộc hạ không nghĩ đến việc, sẽ khiến Ainz-sama gặp rắc rối vì một vấn đề nhỏ như vậy. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ."

Ainz giơ tay lên để ngừng những lời Sebas đang nói, người sẽ tiếp tục xin lỗi nếu không ra hiệu ngừng lại.

"Well, điều đó không sao. Vậy thì, chính xác ngươi có chuyện gì muốn gặp ta lúc đó?"

"Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ đến để xin phép phân công nhiệm vụ giữa những hầu nữ và những hầu nam."

"Các Pleiades sao? Là những hầu gái chiến đấu, họ có cấp độ cao hơn nhiều so với những người hầu bình thường. Liệu chúng ta có thể phân phối các nhiệm vụ cho họ theo cách đó?"

"Ah, không phải chuyện đó, tha thứ cho thuộc hạ vì không giải thích rõ ràng. Những người hầu thuộc hạ nhắc đến là những người hầu gái bình thường đang nằm dưới sự điều hành của hầu gái trưởng Pestonya. Nhiệm vụ thuộc hạ đang nhắc đến là việc dọn dẹp hằng ngày ở tầng 9 và tầng 10."

"Ahh, ra là vậy, đó là tất cả ...."

Mặc dù Ainz đã nghiêm túc xem xét nhiều vấn đề, nhưng anh không có kế hoạch cụ thể nào trong tâm trí mà anh muốn thực hiện.

Khi các thành viên của Guild tạo ra các người hầu gái, họ đã nghĩ rằng "Thật là xấu hổ nếu không có người giúp việc nào ở một nơi như thế này". Không có ý nghĩa đặc biệt nào khác cho sự sáng tạo của họ.Điều này do sự chú ý tỉ mỉ về hầu gái của Whitebrim-san-một người đàn ông gia nhập vào ngành công nghiệp anime bằng việc tạo ra hình ảnh của những người hầu, và bây giờ đang là một mangaka - rõ ràng các cô hầu gái có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Whitebrim-san, mặc dù về cơ bản những cô hầu chỉ là tính năng bổ sung.

Cảm giác khi nhớ về quá khứ khiến Ainz mỉm cười, và trả lời Sebas.

"Well, cả hai ngươi đều được phân công quản lý những người hầu gái. Ta không có yêu cầu đặc biệt nào, nên ta cho phép các ngươi được làm công việc theo ý của mình..."

Giọng của Ainz trùng xuống giữa chừng khi đang nói. Anh nhớ đến một điều đã đọc được trong hai quyển sách kinh doanh lúc trước.Với một cơn ho nhẹ, Ainz đưa ra một câu hỏi.

"...Không, ngươi đã đến trước mặt ta chắc hẳn có một lý do đặc biệt. Mặc dù lý do đó có thể đem lại rắc rối, ngươi có thể giải thích chi tiết lý do đó cho ta không ?"

"Làm thế nào mà thuộc hạ dám làm phiền tới ngài vì việc đó được? Thuộc hạ chỉ đơn giản là không muốn lãng phí thời gian của Ainz-sama vào những vấn đề nhỏ bé...Thuộc hạ hiểu rồi. Vậy thì, hãy để thuộc hạ giải thích rõ ràng vấn đề của mình. "

Sebas mô tả cách mọi người được phân công và ý định đằng sau việc phân công như vậy.

Khi Ainz nghe ông ấy nói, tất cả những gì anh có thể nghĩ ra là "Hmph, có phải đó là ....". Tuy nhiên, bởi vì khuôn mặt của anh không thể thể hiện bất cứ sự thay đổi nào trong cách biểu lộ cảm xúc, vì vậy những người khác sẽ nghĩ rằng anh đang rất chú ý.

Sebas đang giải thích ngày càng sôi nổi.

Nếu ông ấy giải thích theo cách đó, sẽ rất khó để lừa gạt ông ấy bằng các từ ngữ như "Có thể" và "Umu".

Ainz giơ tay lên, và ngắt lời độc thoại của Sebas.

"Sebas, ta hiểu những gì ngươi đang cố gắng để nói, rằng chúng ta có quá ít người giúp việc. Tuy vậy, không phải là từng người trong số họ đã bị phân công quá nhiều nhiệm vụ để thực hiện sao?"

"Vâng. Giống như những gì ngài nói. Tuy nhiên, những người giúp việc đều được trang bị những item làm giảm sự mệt mỏi. Do đó, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào dù họ có làm việc liên tục trong thời gian dài bao lâu đi nữa."

"Không ổn, Sebas. Chúng ta phải dành cho họ thời gian rảnh rỗi và cơ hội nghỉ ngơi, để họ suy nghĩ về cách thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nếu tất cả những gì chúng ta cần là những con búp bê chỉ biết làm theo mệnh lệnh, thì có thể sử dụng những con undead cấp thấp ở tầng một và thực hiện điều đó."

Mắt Sebas mở to.

"Ohh! Đúng như những gì Ainz-sama đã dự đoán! Thuộc hạ thấy rằng, mình đã sai! Chắc chắn là như những gì ngài đã nói! Những người giúp việc thuộc chủng tộc Homunculi được tạo ra một cách đặc biệt. Thuộc hạ cần phải xem xét suy nghĩ và tính cách của họ!"

"Ah, không, đừng quá quan tâm đến những gì ta nói, Sebas. Sau đó, ngươi có thể tiếp tục giải thích kế hoạch của mình cho ta không?"

"Thuộc hạ đã hiểu! Thuộc hạ sẽ tận dụng những lời khuyên trang trọng của Ainz-sama đã ban cho, để sử dụng khả năng của họ hiệu quả hơn!"

Giải thích chuyện này một lần nữa.

Đôi khi, Ainz sẽ đặt ra một câu hỏi, và Sebas sẽ trả lời. Cuối cùng, mặc dù Ainz không hiểu rõ chi tiết, có vẻ họ đã cố gắng vạch ra một kế hoạch sẽ triển khai mà đáp ứng được Sebas và được Sebas chấp thuận.

"Rất cảm ơn ngài, Ainz-sama. Bây giờ thuộc hạ có thể đưa ra kế hoạch triển khai hoàn hảo."

"Vậy sao? Well, kể từ khi ngươi chấp thuận thì không có vấn đề gì. Ta cho phép ngươi và Pestonya giải quyết vấn đề này. Sebas, ngươi có thể đi rồi."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Khi Ainz nhìn theo Sebas đang hài lòng rời khỏi căn phòng. Ainz túm lấy đầu mình khi anh nhận ra sự ngu ngốc của mình.

"Ông ấy vẫn chưa trả lời bất cứ điều gì liên quan đến câu hỏi của mình ..."

Lý do tại sao mình không thể đạt được mục tiêu đã quá rõ ràng. Làm thế nào mình có thể không nhận thấy điều đơn giản như vậy?

Câu trả lời nằm trong bầu không khí xung quanh họ.

Nếu trưởng phòng của một công ty lớn bất ngờ triệu tập một nhân viên đến trước mặt anh ta và nói "hãy nói cho tôi biết về bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang gặp phải", ai sẽ thực sự tuyên bố những điều không hài lòng của họ về công ty? Rõ ràng là họ sẽ cố gắng làm lệch hướng câu hỏi hoặc nói, "Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì không hài lòng " để cố gắng lảng tránh câu hỏi theo cách của họ.

"Mình không thể tin rằng mình thậm chí không nghĩ về điều đó. Mình có thực sự là một người chủ nhân tốt? không-"

Anh đánh thức mình từ sự sai lầm đã mắc phải.

"Ngay từ lúc bắt đầu, mình biết là mình vẫn chưa sẵn sàng. Do đó, cần phải làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện bản thân mình. Sự thất bại này sẽ trở thành một kinh nghiệm đáng để học tập."

Nói tóm lại, vấn đề là anh sẽ cố gắng nói thẳng với Sebas vấn đề này.

Ainz xem xét liệu anh có nên sử dụng 'Message' để thay thế. Tuy nhiên, anh cho rằng không có nhân viên nào có thể đưa ra những lời than phiền của họ cho ông chủ của mình ngay cả qua điện thoại, và vì vậy hủy bỏ kế hoạch đó.

Cuối cùng, có lẽ nên gửi một người khác ngoài chính bản thân mình đi. Xem xét lại kịch bản trước đã, trưởng bộ phận có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu nhân viên của mình nói chuyện với một người thay thế như là một thư ký. Những gì nhân viên của mình muốn nói sẽ được nói một cách tự nhiên hơn với một nhân viên khác, hơn là với chính ông chủ của họ.

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người thay thế của Ainz?

Một số người xuất hiện trong tâm trí của anh, nhưng nếu họ hỏi người đó là tại sao lại phải làm điều này, người đó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tìm cách giải thích. Ainz cũng muốn tránh điều đó xảy ra.

Giống như Ainz bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đang phải vật lộn với con đường gai góc trước mắt mình, một cảm hứng bất chợt như đến từ thiên đường khi anh xem xét các bước tiếp theo của mình.

Sự sáng tạo của ý tưởng đã khiến Ainz tự hỏi, liệu có phải mình vừa bị tấn công bằng một đòn tấn công có nguyên tố ánh sáng không.

Ainz chỉ tay xuống sàn nhà và phát động một kỹ năng.

Thứ xuất hiện sau đó là một Death Knight.

Mặc dù nếu sử dụng xác người để tạo ra một Death Knight sẽ khiến cho nó tồn tại vô thời hạn, nhưng nhiệm vụ đặc biệt này sẽ không cần nhiều thời gian.

"Ngươi có thể hiểu những điều ta đã suy nghĩ trước đó không?"

Death Knight gật đầu và rên rỉ.

Những con quái vật được triệu hồi sẽ được cấp sẵn một phần tư tưởng và kiến thức của người triệu hồi, do đó chúng có thể hành động ngay lập tức theo ý của chủ nhân ngay khi được triệu hồi. Tất nhiên, chúng có thể phân biệt được giữa bạn và kẻ thù. Nếu không, sẽ không có cách nào các Death Knight ở làng Carne có thể biết được ý định của Ainz chỉ từ vài lời nói.

-Mặc dù thực tế là nó đã vội vã chạy đi, điều đó phần nào vượt quá sự mong đợi của mình.

Đó là lý do vì sao Ainz đã triệu hồi một undead.

Chúng có thể hành động theo ý định của Ainz, thậm chí anh không cần giải thích đầy đủ cho chúng.

Thêm vào đó, chúng không hề tạo cảm giác hăm dọa như Ainz khi nói chuyện với mọi người.

Có rất nhiều lợi ích cho những nước đi này.

"Tốt. Giờ đi đi. Báo cáo những gì ngươi biết được từ các thủ vệ tầng. Bắt đầu với Shalltear. Cô là người mạnh nhất trong các thủ vệ và được giao nhiệm vụ phòng thủ đầu tiên chống lại những kẻ xâm nhập. Cô ấy là người quan trọng nhất ở Nazarick. Chúng ta phải ưu tiên cho bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào từ cô ấy."

Mình có thể cảm nhận được rằng, những thủ vệ tầng có rất nhiều lòng trung thành đối với mình khi họ tập chung ở đấu trường Colosseum, nhưng không nên làm tổn thương mối quan hệ đó mà nên cải thiện nó. Ngoài ra, nếu mình phải lựa chọn giữa việc phân bố nguồn lực cho cô ấy hoặc cho một người nào đó khác, mình có lẽ nên sắp xếp để ưu tiên cho cô ấy.

"Sau đó, khi ngươi đã nhận được một bức tranh rõ ràng về yêu cầu của tất cả mọi người, hãy trở lại và báo cáo cho ta. Các chi tiết trong việc này sẽ là phương tiện để nâng cao các hoạt động hàng ngày của Nazarick - chúng sẽ hữu ích cho các cuộc gặp gỡ trong tương lai với các thủ vệ."

Death Knight rống lên và chạy ra khỏi phòng. Khi Ainz nhìn thấy lưng của Death Knight đang chạy, anh nhớ đến cảnh ở làng Carne.

Death Knight đã tính phi nhanh như thể nó không muốn dừng lại mở cánh cửa - vào lúc nó sắp va chạm vào cánh cửa nó dừng lại, cẩn thận mở cánh cửa ra và tiếp tục chạy.

Lại một lần nữa, Ainz nhắm mắt lại.

"Death Knight....Death Knight...mình đã chọn sai người cho công việc này - Không, mà là phải chăng undead không phù hợp cho công việc này?"

Có rất nhiều sinh vật giống như con người - nếu đó là sự so sánh đúng - trong số những sinh vật undead mà mình có thể triệu hồi.

Như vậy, mình tự hỏi nếu tạo ra một sinh vật khác không phải undead có tốt hơn.

Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tại sao mình lại chọn một Death Knight? không thể nghĩ ra một lý do chính đáng. Thật ra, có lẽ vì đã từng dùng nó ở làng Carne, nên hình ảnh hiệp sĩ của Death Knight mới hơn trong tâm trí mình.

Alas, đã quá muộn rồi.

Sau khi Death Knight trở lại đây với tin tức từ Shalltear, mình sẽ cân nhắc xem liệu mình có nên sử dụng người khác cho nhiệm vụ này hay không.

"Death Knight, không có gì phải lo lắng cho nó .Ta tin tưởng vào ngươi rằng ngươi sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào. Kể từ khi ta tạo ra ngươi, ta chắc rằng ngươi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không gặp bất cứ vấn đề gì."

Khi anh nói với mình những điều đó, Ainz kìm nén sự bất an của mình khi anh nhìn theo hướng Death Knight, người vừa mới rời khỏi phòng. Một phần của Ainz cảm thấy rằng đó là một kiến thức khá tốt, vì vậy anh đã ghi nhớ điều đó. Nó giống như một kiến thức có thể được sử dụng trước mặt người khác.

"Những kiến thức này, Huh...có thể những điều này sẽ hữu ích trong tương lai. Có lẽ mình nên xem xét chúng..."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 3

Death Knight chạy.

Nó chạy nhanh đến tầng 9 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Để nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, nó chỉ có một sự tập chung duy nhất là chạy.

Cách một sinh vật giống như nó chạy, cao trên hai mét và bao bọc bên ngoài từ đầu đến chân trong tấm giáp dày đặc màu đen, giống như sự chuyển động của một tảng đá cuội khổng lồ. Và sau đó, âm thanh bước chạy dường như không có gì có thể ngăn cản đã bị chặn lại bởi một tiếng hét.

"-Hey!"

Đó là giọng nói của một cô gái đến từ phía bên kia.

Trong khi tự hỏi tiếng hét đó có phải hướng vào nó, Death Knight tiếp tục di chuyển thêm mười mét.

"Hey! Ngươi đang làm gì thế? Tại sao ngươi lại chạy quá nhanh như vậy? Ta sẽ nổi điên về chuyện này mất, ngươi biết chứ!"

Quay lưng nhìn lại phía sau, nó nhìn thấy giọng nói đó là của một người hầu gái.

Nó biết cô là một người hầu gái bình thường từ sự hiểu biết mà chủ nhân đã chia sẻ với nó.

"Đây là tầng 9, nơi trú ngụ của những Đấng Tối Cao! Làm thế nào ngươi dám gây ồn ào ở nơi đây? Tại sao ngươi lại chạy ở đây - không, không đúng - là chạy khắp nơi một cách hung hăng!"

Death Knight suy nghĩ về lời nói của cô, và nhận ra rằng họ đang nói sự thật. Mặc dù chủ nhân của nó cai trị nơi này và đã cho nó một lệnh trực tiếp, nhưng tạo ra tiếng ồn như vậy ở nơi đây thật bất kính.

Khi cô thấy Death Knight hạ thấp đầu xin lỗi, cô hầu gái gật đầu hài lòng.

"Rất tốt. Ngươi cần nhớ, ngươi có thể chạy ở một số khu vực khác nhưng không được phép chạy ở những khu vực như thế này. Kể từ lúc ngươi xin lỗi, ta sẽ giữ nó như một bí mật với chủ nhân của ngươi. Ngươi thật may mắn vì đã gặp ta. Nếu ngươi gặp một người khó tính hơn, có thể sẽ mang đến rắc rối cho chủ nhân của ngươi. Ngươi cần cẩn thận hơn trong tương lai!"

Cô hầu nhẹ nhàng đặt tay lên cằm bằng ngón trỏ, và nghiêng đầu.

"Mặc dù...ta chưa từng gặp ngươi trước đây...nhưng nếu ngươi là undead, ngươi có phải là một tôi tớ của Shalltear-sama không?"

Death Knight lắc đầu, và vẻ mặt của cô hầu như bị đông cứng lại. Khuôn mặt cô trở lên nhợt nhạt, và có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán .

"Vậy ... ngươi chỉ có thể là cấp dưới của ..."

Sau khi Death Knight nói với cô tên chủ nhân tạo ra nó, gương mặt của người giúp việc chuyển sang màu trắng bệch.

"Tôi...tôi...tôi đã nói điều gì đó sai rồi sao?...Um...vậy thì...Có phải Ainz-sama đã giao cho ngài một mệnh lệnh khẩn cấp?"

Không có gì ngạc nhiên, Death Knight nghĩ vậy. Đối với chủ nhân của nó, người cai trị nơi này, dù bất kỳ hoặc tất cả quy tắc nào đi nữa ngài ấy chỉ cần thay đổi nó một cách đơn giản theo ý thích. Nói cách khác chủ nhân của nó là người đặt ra các quy tắc. Nếu Death Knight thực sự đang có công chuyện cấp bách, hành động của người hầu gái đối với nó là thiếu tôn trọng và ít nhất việc đó sẽ bị trừng phạt bằng cái chết.

Khi cô nhận ra điều này, dấu hiệu của sự sợ hãi đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

Tuy nhiên, liệu có phải thực sự là trường hợp đó?

Nó có thể cảm nhận được những ý định mà chủ nhân đã ban tặng trong trái tim nó. Tuy nhiên, chủ nhân của nó thật sự đã không nói những từ đó ra, kể từ đó nó sẽ không được tính như một mệnh lệnh.

Điều quan trọng hơn là...Death Knight liếc nhìn người hầu gái run rẩy từ khóe mắt và suy nghĩ.

Nó không giống cô hầu này. Death Knight có thể cảm thấy rằng chủ nhân của nó được tôn kính bởi mỗi người ở đây. Chỉ cần đó là chủ nhân, ngay cả một sinh vật thấp kém được triệu hồi như nó cũng có chức vị cao hơn bọn họ.

Death Knight giải thích với cô hầu gái rằng nó không được ra lệnh chạy ở đây, và rằng nó chạy ở đây chỉ đơn giản là để nhanh chóng hoàn thành mong muốn của chủ nhân.

Người giúp việc chớp mắt và thở phào nhẹ nhõm. Màu sắc bắt đầu quay trở lại trên gương mặt của cô.

"Haaa-"

Cơ thể cô rõ ràng đang trùng xuống, giống như một con rối bị cắt đứt dây.

"Well, thật tuyệt vời. Thật quá là tuyệt vời..."

Cô ấy ho.

"Xin lỗi vì điều đó. Tôi không thể tin rằng mình đã thô lỗ với một trong những tôi tớ Ainz-sama tạo ra. Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của tôi."

Death Knight xua tay để ngụ ý rằng nó không quan tâm đến chuyện đó. Nói thật, lỗi này cũng một phần nằm ở phía bản thân mình vì đã chạy nhanh trong khu vực tầng này. Tuy nhiên cô hầu gái có lẽ sẽ không chấp nhận những lời đó của mình trong hoàn cảnh này.

Rõ ràng là việc này đã xong rồi, nhưng cô hầu không có ý định nhìn đi nơi khác. Thật tự nhiên khi ánh mắt của cấp dưới dõi theo cấp trên của mình khi họ rời đi. Tuy nhiên,Death Knight cảm thấy, nó thậm chí còn thấp kém hơn so với cô hầu này, và sức nặng trong ánh mắt của cô ấy làm nó khó chịu.

Họ nhìn nhau để xem ai là người rời đi đầu tiên, giống như một cuộc đấu tay đôi giữa hai tay kiếm.

Mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngịu nếu họ cứ đứng ở đây nhìn nhau.

Là người đã khiến cho hai người họ đứng đây nhìn nhau, có lẽ nó sẽ là người bước đi đầu tiên.

Death Knight rên rỉ và cảm thấy dường như cái nhìn của người hầu gái đang đốt cháy lưng của nó khi quay mặt bước đi. Nó đang phải đi bộ bởi vì sẽ thật phiền phức nếu như đang chạy mà lại bị một cô hầu gái khác hét vào mặt, để nhắc nó đừng chạy trên hành lang. Death Knight cảm thấy ít nhất nó có thể học được điều đó.

Nó đã đi tới được cổng dịch chuyển lên tầng trên mà không gặp thêm bất cứ sự cố nào.

Từ chỗ này, nó sẽ đi tiếp qua tầng 7, 6, 5 và tầng 4, với đích đến cuối cùng là phòng riêng của Shalltear Bloodfallen trên tầng 2. Đi bộ đến đó sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng không còn cách nào khác. Lý do mà nó không đi qua khu vực tầng 8 vì việc vào trong đó đã bị cấm. Do đó, có một con đường khác được tạo ra để bỏ qua tầng đó.

Một số người cũng có ý muốn tạo ra con đường bỏ qua các tầng khác và đi thẳng lên tầng 2,nhưng chỉ có duy nhất một người ở Nazarick mới được phép làm điều đó. Người này chính là người đã tạo ra Death Knight, Ainz Ooal Gown, lãnh đạo của Guild. Hoặc đúng hơn, chủ nhân của nó cũng sẽ không thể làm được như vậy nếu thiếu đi chiếc nhẫn Ainz Ooal. Không phải chỉ có duy nhất nó gặp phải chuyện này .

Death Knight bước vào ánh đèn lấp lánh của cổng dịch chuyển. Bởi vì rất hiếm khi nhìn thấy một Undead sử dụng cổng dịch chuyển, thủ vệ khu vực Cherry Blossom Sanctuary - người phụ trách trông coi cánh cổng dịch chuyển - quan sát nó, nhưng cô không dịch chuyển nó đến một nơi nào đặc biệt, và Death Knight hoàn thành công việc dịch chuyển.

Nó đã vượt qua thế giới huyền bí của tầng 7.

Nó đã vượt qua đấu trường Colosseum ở tầng 6.

Nó đã vượt qua vùng đất hoang mạc cằn cỗi của cái lạnh ở tầng 5.

Nó băng qua hồ nước ngầm trên tầng 4.

Cuối cùng, nó đã đến được nơi đúng với cái tên "lăng mộ".

Death Knight ra khỏi cổng dịch chuyển, vào một nhà nguyện, bên dưới mái nhà không có cửa sổ nào cả. Có thể nó đã từng là một căn nhà lấp lánh trong sự giàu có, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh xương đang mục rữa rải rác khắp nơi. Thứ duy nhất vẫn còn sạch sẽ ở đây là một chiếc bàn thờ nơi đặt bức tượng một vị thần đang đứng. Ở vị trí đó còn có một lá cờ của Ainz Ooal Gown.

Nhà nguyện khoảng chừng một trăm mét và hoàn toàn không có ánh sáng. Nếu Death Knight không có khả năng nhìn trong bóng tối nó sẽ bị bao trùm bởi một màn đêm toàn vẹn, đến mức không thể nhìn thấy bàn tay của nó khi dơ lên trước mặt.

Có hàng chục undead đang lang thang trong bóng tối. Vì chúng không cảm thấy bất kỳ cơ thể sống nào nên chúng không phát ra sự thù hận.

Death Knight rời khỏi khu nhà nguyện bằng cánh cửa duy nhất của nơi đó và đi ra ngoài.

Ở phía trước của nhà nguyện là một cây cầu làm bằng dây leo, nhìn như đã bị lãng quên từ khá lâu rồi, được treo lên bằng những sợi dây trông giống như sắp bị đứt. Các tấm ván dưới chân của nó đã bị mục rữa, và một vài nút thắt giữ những tấm ván đã bị rời ra, một vài chiếc ván đã bị rơi xuống, để lại nơi đó không có gì khác là một khoảng trống, nơi mà trước đó là những tấm ván. Cây cầu lắc lư nhẹ nhàng, nhưng nơi đây thậm chí còn không có gió trong không khí, ọp ẹp như đang khóc lóc.

Dưới cây cầu là hình ảnh vô số những xác chết. Họ đang rên rỉ và giơ tay với lên.

Đối với loài người, những điều này sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến mức sẽ làm cho chân họ dường như bị cắm rễ tại một điểm. Tuy nhiên, đối với một sinh vật undead như nó, điều này chẳng có gì đáng sợ. Vẻ ngoài chiếc cầu trông như bị phá vỡ thật ra chỉ để đánh lừa - sự thật, cây cầu đã được làm rất chắc chắn. Chừng nào mà một ai đó cố tình bước chân vào những phần ván cầu bị mất, ngay cả những sinh vật có trọng lượng lớn cũng có thể dễ dàng đi qua cây cầu.

Không để ý đến những chỗ gồ ghề dưới chân mình, Death Knight hăng hái tiến lên phía trước.

Sau khi đi hết cây cầu này sẽ đến mục tiêu của nó.

Con đường kết thúc bằng một cánh cửa đá khiên tốn.

Mặc dù khó có thể biết được nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhưng cánh cửa này là lối vào khu phòng riêng của Shalltear Bloodfallen.

Death Knight gõ cửa, âm thanh mà cánh cửa đá tạo ra không giống như âm thanh gõ vào đá mà giống như âm thanh gõ vào kim loại. Đó là một cánh cửa có vẻ ngoài giống như được làm bằng đá nhưng thật ra lại làm bằng kim loại.

Một lát sau, nó gõ cửa thêm một lần nữa.

Cánh cửa mở ra và một trong những tôi tớ của Shalltear, một Vampire Bride, nhảy chồm ra.

"Ara, ngươi là...?"

Kể từ khi Death Knight này đi qua cánh cửa dịch chuyển từ những tầng thấp hơn, cô có thể chắc chắn rằng nó không phải là kẻ thù. Tuy nhiên, cô vẫn thở hổn hển khi nhìn thấy Undead lạ lẫm này, vì Death Knight không thường xuất hiện ở Nazarick.

Hệ thống tự động sẽ chỉ sản sinh ra những quái vật cấp độ cao nhất là 30. Death Knight, có cấp độ 35, sẽ không thể tự động được sinh ra từ hệ thống đó. Ngoài ra, hệ thống lính đánh thuê được triệu hồi bằng tiền tệ ở YGGDRASIL không thể triệu hồi những Death Knight. Vì vậy, sự nhầm lẫn của cô cũng là điều dễ hiểu.

Death Knight chủ động tự giới thiệu mình, để tránh bây giờ gặp phải tình huống giống như với cô hầu gái lúc trước, lúc mà họ kết thúc cái nhìn chằm chằm vào nhau trong sự ngạc nhiên hoặc xấu hổ.

Đôi mắt của Vampire Bride mở to khi nó nói với cô ấy ai là chủ nhân đã triệu hồi nó - người cai trị tuyệt đối của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick -, người đó đã gửi nó đến đây để nói chuyện với thủ vệ tầng này.

"Đúng, đúng là như vậy sao?! S-sau đó, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của ngài! Shalltear-sama đang tắm, ngài ấy sẽ -à không, sẽ thật thô lỗ nếu để ngài đợi ngoài này. Xin ngài hãy vào trong!"

Death Knight sẽ vẫn cảm thấy tốt nếu chờ bên ngoài, nhưng từ chối một lời mời như thế này sẽ thật thiếu tôn trọng.

Với suy nghĩ đó, Death Knight gật đầu nhẹ nhàng, và bước vào phòng.

Một mùi hương nồng nàn, ngọt ngào trôi nổi trong không khí. Mặc dù nó không có tác dụng đối với những undead, nhưng có thể tưởng tượng được rằng nếu người sống bước vào đây họ sẽ không thể chống lại hiệu quả của mùi hương này, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài hiệu ứng tiêu cực. Những mùi hương nồng nàn như thế này, dường như được tạo ra bởi mùi hương đặc trưng trên làn da của ai đó, đây là một cái bẫy thông thường được sử dụng trong các khu vực của undead.

Một màn che mỏng màu hồng treo trên trần nhà, giúp che khuất tầm nhìn giữa hai bên. Từ xa xa, âm thanh của một người phụ nữ đang cười và rên rỉ một cách khiêu dâm vọng đến. Nó hoàn toàn không phù hợp với phần còn lại của khu mộ, và Death Knight cảm thấy như thể đã rơi vào thế giới khác. Ít nhất có thể nói rằng nếu diễn ra một trận chiến đoàn đội ở đây sẽ rất phiền phức.

Bầu không khí khiêu dâm trong căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của các Vampire Brides đang chạy điên cuồng. Họ xuất hiện để giúp đỡ Shalltear - người vừa tự mình tắm xong.

"Quần áo-"

"Hãy làm khô tóc của Shalltear-sama ..."

"Sứ giả của Ainz-sama đang chờ đợi bên ngoài-"

"Thậm chí nếu ngài ấy là một undead, chúng ta nên mang đồ ăn uống cho ngài ấy như một phép lịch sự-"

"Trước tiên hãy chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài ấy-"

Tất cả những từ này vang đến nơi Death Knight đứng, kèm theo những âm thanh hành động vội vã.

"X-xin vui lòng, hãy đi theo lối này."

Ngay sau đó, một Vampire Bride xuất hiện trước mặt Death Knight, và đưa nó đến một căn phòng khác với một chiếc bàn trắng nhỏ, dành cho hai người.

Bên trên có một bộ đồ pha trà bằng sứ, được đặt ở đó từ trước, chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, mùi hương của trà tràn ngập trong không khí.

"Shalltear-sama sẽ sớm đến đây, ngài vui lòng đợi trong giây lát."

Sau khi cúi đầu, Vampire Bride ra khỏi phòng.

Death Knight ngồi xuống và lo lắng rằng những chiếc chân được thiết kế tinh tế của chiếc ghế nó đang ngồi sẽ không thể chịu được sức nặng của nó. Mặc dù trà tươi đã được pha, nhưng nó không chạm đến chiếc ly và chờ đợi. Nó sẽ không bị một hiệu ứng xấu nào nếu uống trà, nhưng nếu uống trà, trà sẽ thoát ra khỏi cơ thể của Death Knight và rơi xuống sàn nhà. Nó không muốn làm căn phòng của người khác bị vấy bẩn.

Sau vài phút, Shalltear xuất hiện, bên cạnh là hai Vampire Brides. Nhìn Shalltear có vẻ như đã đi ra đây một cách khá vội vã, vì thực tế mái tóc của cô ấy chưa khô hoàn toàn và nó được xõa ra phía sau thay vì được buộc lại.

Death Knight xuất hiện tại nơi Shalltear bố trí để chào đón nó. Mắt cô mở to, và cô lặng lẽ quỳ xuống.

"Xin tự giới thiệu tôi, thủ vệ tầng Shalltear Bloodfallen. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong sự xuất hiện của mình thưa người đưa tin của Ainz-sama."

Khi Shalltear chào đón nó mà không quan tâm đến địa vị của cô ấy. Death Knight bày tỏ hy vọng cô sẽ không tiếp tục làm như vậy, vì nó không thể chịu được thái độ đó từ một người có vị trí cao hơn. Chính mình mới là người phải quỳ xuống trước mặt cô.

"Nhưng, tôi không thể không tỏ thái độ tôn kính đối với một đặc phái viên của Ainz-sama."

Sau khi nghe những lời từ chối của Shalltear, Death Knight đã cầu xin cô đừng tiếp tục hành lễ nữa. Tuy nhiên, dường như Shalltear không thể chấp nhận điều đó. Death Knight đoán, cô ấy có thể đang nghĩ rằng bất kỳ sự thô lỗ nào đối với người đưa tin của Ainz sẽ là sự thiếu tôn kính đối với Ainz.

Sau vài câu nói ngượng ngạo quay qua quay lại giữa hai người, cuối cùng họ cũng đi đến một sự thỏa hiệp. Với một thái độ tôn trọng lẫn nhau, họ sẽ nói chuyện bình thường với nhau.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của hai người khi họ đi đến một thỏa thuận có thể thỏa mãn cả hai.

"Vậy thì, Death Knight có thể cho tôi biết ngài cần điều gì ở đây? Tôi đã không nhận được một mệnh lệnh nào trước khi phái viên từ Ainz-sama đến, kể từ khi Albedo sử dụng phép thuật ra lệnh cho chúng tôi tập trung tại đấu trường Colosseum. Đây hẳn phải là một mệnh lệnh quan trọng, vì vậy hi vọng ngài sẽ nói cho tôi nghe về nó ngay tại căn phòng tồi tàn này."

Shalltear nhìn sang những cô nàng Vampire Brides mà cô ấy mang theo.

Dường như đây là một vấn đề bí mật.

Khi Death Knight xác nhận rằng điều này phải được giữ bí mật, Shalltear chỉ tay và đưa cằm hướng ra cửa. Những Vampire Brides gật đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Bây giờ ...chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện."

Mặc dù cả hai đều là undead và không phải lo lắng về sự mệt mỏi, nhưng dường như cả hai người từ nãy vẫn đang đứng đó, đặc biệt là khi các đồ uống đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hai người bọn họ cùng nhau ngồi xuống một lúc.

Đôi mắt của họ chạm vào nhau trong giây lát và Shalltear nói nhỏ.

"Bây giờ, ngài có thể nói cho tôi biết được không?"

Giọng cô đầy sự hứng thú và mong chờ. Shalltear chắc hẳn cảm thấy rằng Death Knight sẽ giao cho cô một vài nhiệm vụ bí mật mà chỉ có class của thủ vệ Shalltear Bloodfallen mới thực hiện được. Sức nóng tạo ra bởi sự phấn khích của cô làm những thứ xung quanh cảm thấy như chịu một áp lực vật lý - hoặc không phải như vậy.

Theo ý định của chủ nhân mình, điều đầu tiên nên hỏi các thủ vệ là "Lúc này ngài có thấy khỏe mạnh không?"

Sau khi nghe xong, Shalltear chớp mắt ngạc nhiên, rồi lắc lư người từ bên này sang bên kia trong khi nghĩ về câu hỏi vừa nhận được. Cuối cùng, như thể thừa nhận thất bại trong việc cố gắng hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, cô ấy đã lên tiếng.

"Có lý do đặc biệt nào khi đặt ra câu hỏi đó không? Có chuyện gì đó bất thường xảy ra sao?"

Duy trì thể trạng khỏe mạnh cho một người rất quan trọng, vì vậy chủ nhân của nó cảm thấy rằng hỏi về thể trạng của họ đầu tiên sẽ làm giảm sự căng thẳng. Xét cho cùng, trong kinh doanh, người ta cần phải tìm những câu hỏi chung chung để làm dịu bầu không khí.

Mặc dù Death Knight đã đặt ra câu hỏi với ý định đó, nhưng kết quả lại trái ngược lại với những gì nó suy đoán. Đôi mắt của Shalltear mở rộng trước câu hỏi bất ngờ đó.

"Chắc chắn Ainz-sama đã biết, như là một undead, tôi miễn nhiễm với hầu hết các trạng thái xấu và do đó thể trạng của tôi luôn tốt. Mặc dù vậy, tôi biết rằng một số hiệu ứng đặc biệt có thể ảnh hưởng đến undead. Một trong số những hiệu ứng đó đã được kích hoạt sao?"

Undead hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ, chất độc, bệnh tật và các hiệu ứng khác ảnh hưởng đến sự trao đổi chất như ở các sinh vật sống khác. Tuy nhiên, một số cách thức tấn công đặc biệt của kẻ thù có thể vượt qua những sự đề kháng đó.

Những cuộc tấn công như thế thường thuộc về những kẻ thù cấp độ World-class.

Chẳng hạn như, 'Five Celestial Death Throes' của Five Rainbow Buddhas, 'Corpse Venom Breath' tỏa ra bởi một trong những Eight Dragons, hoặc 'Seven Deadly Sins' của Lords of the Seven Sins.

Ngay cả khi có 30 người chơi cấp độ 100, được chuẩn bị kỹ càng và có thông tin để dự đoán trước những tình huống sẽ xảy ra trong trận đánh, khi chiến đấu với một trong những World-Class, thì kết quả của cuộc chiến vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu một trong những kẻ đó xuất hiện trước mặt, đó sẽ là một mối đe dọa cho tất cả thành viên của Nazarick.

Death Knight lắc đầu. Không có điều gì giống như vậy xảy ra, và bên cạnh đó, nếu có chuyện như vậy xảy ra ,không có lý nào Shalltear không được thông báo.

"...Ra là thế...Dù đó là một câu hỏi từ Ainz-sama...đó vẫn hoàn toàn không phải là điều tôi mong đợi."

Sau đó, Death Knight nói rằng nó sẽ hỏi các thủ vệ khác cùng một câu hỏi như vậy.

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi không nghĩ rằng các thủ vệ khác sẽ làm bất cứ điều gì mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của họ, nên chắc không có ai như vật tồn tại?...Không, điều đó cũng không chắc chắn."

Shalltear đã bác bỏ ý kiến của chính mình khi cô vừa nói.

"Không có lý nào Ainz-sama không thể nhận ra bất cứ điều gì như thế. Bởi vì ngài ấy cho rằng chúng tôi sẽ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, ngài ấy chỉ đơn giản hỏi câu này để giữ chúng tôi trên những ngón chân của ngài ấy. Đúng như mong đợi từ Ainz-sama, chúa tể của chúng ta, người không bao giờ có từ 'Bất cẩn' trong từ điển của ngài."

Mặc dù nó không chắc chắn đó là những ý nghĩ chủ nhân của nó thực sự suy nghĩ, Death Knight đồng ý rằng đó là sự thật.

"Vậy...Lý do mà ngài đến nơi tôi ở đầu tiên có phải vì tôi là người ở xa Ainz-sama nhất không? Đó có phải là vì vấn đề khoảng cách không?"

Nó không giống như thế.

Death Knight nói với cô ấy về những điều mà chủ nhân của mình đã nói trước đó, "Shalltear là một người rất quan trọng."

Tâm trạng của cô thay đổi ngay lập tức.

Nó cảm thấy một cái gì đó giống như không khí nóng đang rung động trước mặt.

Không có thay đổi nào với Shalltear - không đúng. Đôi mắt màu đỏ thẫm của cô sáng rực lên như dung nham.

"-Tha thứ cho tôi. Dường như tôi đã bị lãng tai một lúc, vì vậy tôi không thể nghe rõ những gì mà ngài vừa nói. Hãy tha thứ cho tôi. Ngài có thể nói lại cho tôi biết Ainz-sama đã nói điều gì không?"

Thật khó tin rằng undead, với khả năng miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái xấu, có thể bị lãng tai. Nhưng Death Knight không có lý do nào để từ chối Shalltear.

Vì vậy, nó lặp lại những gì vừa nói.

Góc miệng của Shalltear cong lên.

"-Ha! Hahaha! Ahh, nếu có Albedo ở đây để nghe điều này! Hahaha!"

Sau khi cười, Shalltear tiếp tục hỏi Death Knight câu hỏi khác.

"Ainz-sama có nói gì về Albedo không?"

Sau khi nghe rằng Ainz-sama đã không nói gì liên quan đến Albedo, Shalltear tiếp tục cười.

"Vậy sao, ra là vậy. Đó thực sự là... Tiếp đi, messenger-dono, ngài có thể cho tôi biết câu hỏi tiếp theo của ngài ấy dành cho tôi là gì không?"

Câu hỏi tiếp theo là, "Có điều gì làm cô cảm thấy không hài lòng không?"

"Về việc này..."

Shalltear nhíu mày và đặt ngón tay lên môi khi nhìn lên trần nhà.

Vài giây sau, cô nhìn lại Death Knight.

"Không có gì thực sự làm cho tôi không hài lòng."

Khi cô nhìn thấy cái gật đầu của Death Knight, sự nghi hoặc và ngờ vực đã thúc đẩy Shalltear nói tiếp.

"Tôi đã trả lời sai điều gì sao? Tôi có hiểu sai ý định thực sự của Ainz-sama không, Death Knight?"

Cuộc trò chuyện giống như một trận bóng rổ sắp đến hồi kết. Nếu cuộc nói chuyện này kết thúc chỉ sau vài câu qua lại, thì có gì đó sai sai ở đây.

Death Knight nhắm mắt và cố gắng nắm bắt suy nghĩ của chủ nhân tạo ra mình, nhưng ngay cả như vậy, tất cả những điều nó nghĩ ra, chỉ là một dự đoán thiếu sót cho ý định của chủ nhân và đó không phải là một sự hiểu biết đầy đủ. Vì vậy nó không thể nói gì để Shaltear cảm thấy thoải mái.

Nhìn thấy sự khó chịu của Shalltear, Death Knight đã hỏi câu hỏi cuối cùng, "Cô mong muốn điều gì?"

Nụ cười của Shalltear thật đáng kinh ngạc khi cô trả lời.

"Tôi muốn tình yêu của Ainz-sama. Tôi không có ý nói tình yêu đó chỉ dành cho tôi. Rốt cuộc, một người đàn ông tuyệt vời có thể có nhiều người phụ nữ, yêu cầu tình yêu của người đó dành cho họ. Sẽ thật ngạc nhiên nếu có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chống lại một người đàn ông tuyệt vời như Ainz-sama. Tuy nhiên, tôi muốn là người đầu tiên trong trái tim của ngài ấy."

Death Knight ra khỏi phòng và quay trở lại cổng dịch chuyển để trở lại tầng 9. Từ lúc này, nó sẽ phải vượt qua các tầng để trở về bên chủ nhân của mình, nhưng vì là một undead, nó sẽ không cảm thấy mệt mỏi trên cơ thể và trong tâm trí, vì vậy cuộc đi bộ này sẽ không phải là một vấn đề.

Bất thình lình, những mệnh lệnh của chủ nhân nó vang lên trong đầu. Một sinh vật được triệu hồi có một mối liên kết tinh thần với chủ nhân của nó, vì vậy ngay cả khi không có một 'Message' cụ thể, họ cũng có thể nhận được các mệnh lệnh và và truyền tải những ý nghĩ chung.

Nó tuân theo mệnh lệnh và dừng lại.

Rõ ràng là không có ai khác trên con đường này, nhưng nó có thể nhìn thấy hình bóng mờ ảo của chủ nhân mình hiện ra từ không khí. Ainz chắc phải sử dụng một ma thuật vô hình để bí mật đến gần.

"Mặc dù ta bảo ngươi quay trở lại, có lẽ đó sẽ là một sự lãng phí thời gian. Mặc dù không quan tâm ngươi sẽ đi qua đi lại giữa các tầng bao nhiêu lần, ta vẫn nên tận dụng tốt thời gian của mình.「Repel Undeath」."

Ainz tạo ra một phép thuật, tác dụng của nó là tạo một rào cản để ngăn chặn các undead cấp thấp. Thông thường, Death Knight cũng có thể bị ảnh hưởng bởi pháp thuật này, nhưng vì nó đang nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chủ nhân, nên nó không ngân ngại đi đến gần Ainz.

"Đây là điều phải làm. Bây giờ, cho ta biết Shalltear đã nói gì."

Death Knight gật đầu và nhanh chóng bắt đầu báo cáo. Nó bắt đầu báo cáo từ câu hỏi về thể chất.

Sau khi nghe xong, Ainz ngước nhìn lên.

"Well, đúng rồi. Hỏi về sức khỏe của Shalltear là vô nghĩa vì cô ấy là undead. Không...nó cũng áp dụng với các thủ vệ khác. Không ai trong số họ sẽ không tự giác bảo vệ bản thân khỏi bênh tật hoặc chất độc. Thật là một câu hỏi vô nghĩa. Well, câu hỏi đó chỉ để làm dịu bầu không khí, vì vậy nó không quan trọng. Bây giờ, nói cho ta biết câu trả lời của câu hỏi tiếp theo."

Khi nghe thấy câu trả lời, Ainz nhướn lông mày không tồn tại của mình lên.

"Đó là tất cả sao? Cách cô ấy trả lời có thể hiện sự tôn kính không?"

Death Knight lắc đầu.

"Không đúng? không...điều đó có nghĩa là cô ấy đã hiểu sai ý nghĩa của câu hỏi? Chúng ta chỉ mới đến thế giới này được một thời gian, vì vậy những thủ vệ có lẽ sẽ chưa phát hiện ra bất cứ vấn đề nào đối với họ. Ta sẽ hỏi một thứ gì khác."

Ainz suy nghĩ một lúc, rồi nói chuyện với Death Knight.

"Chúng ta hãy sửa lại câu hỏi thứ hai...tiếp theo ...hm, ta hỏi ngươi có bất cứ ý tưởng nào không?"

Death Knight rên rỉ trong sự bối rối. Nó không thể đưa cho chủ nhân bất cứ ý tưởng tốt nào ngay cả khi đã được hỏi.

"Ah, đúng rồi .Xin lỗi. Ta nghĩ rằng, ta sẽ nhìn vào cuốn sách đó, ta sẽ nhìn cuốn sách đó như nhìn một cuốn kinh thánh vậy."

Ainz rút một cuốn sách ra khỏi không khí và lướt qua cuốn sách, dừng lại ở một trang cụ thể.

"...Ta hiểu rồi. Thấy rồi, đây là những gì ta sẽ làm. 'Các mối quan hệ giữa các cá nhân. Ai là người gần gũi nhất và ai là người quan trọng nhất'. Có câu hỏi nào quan trọng hơn cái này?"

Màu đỏ trong đôi mắt của chủ nhân nó sáng lên.

"Mối quan hệ giữa các cá nhân rất quan trọng. Ngay cả trong một công ty phi đạo đức, nếu những mối quan hệ giữa các cá nhân tốt, họ có thể sống sót nếu bất kể chuyện gì xảy ra. Và trong một công ty có đạo đức, nếu mối quan hệ giữa các cá nhân không tốt sẽ là nguyên nhân làm nhiều cá nhân từ chức. Điều tương tự cũng áp dụng cho Ainz Ooal Gown."

Anh không nói điều này với Death Knight. Dường như anh đang nói chuyện về lợi ích với chính mình.

Giọng nói của Ainz trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn, cho đến khi âm thanh không thể nghe được. Ngọn lửa trong đôi mắt anh bập bùng như thế đang thay đổi khoảng cách nhìn liên tục.

"Phải rồi, chính là mối quan hệ giữa các cá nhân. Mối quan hệ giữa những thủ vệ tầng rất quan trọng. Ngươi có thể làm điều này chứ, Death Knight? Lần đi tiếp theo hãy hỏi về điều đó...Rất tốt. Vậy hãy kể ta nghe câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng."

Khi nghe thấy câu trả lời của Shalltear, Ainz khuỵu xuống như một con rối bị cắt đứt dây.

Anh gọi Death Knight.

"...Ngoài trừ Ainz ra. Ngươi hãy thêm yêu cầu đó vào câu hỏi cuối cùng trong lần tiếp theo ngươi đi làm nhiệm vụ. Ngươi hiểu chứ?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 4

Không khí lạnh thổi từ mọi phía. Thông thường, sẽ có hiệu ứng gây sát thương theo thời gian kèm với cái lạnh, nhưng với việc hiệu ứng đó bị cho ngừng hoạt động nên giờ chỉ còn cảm giác rất lạnh. Tuy nhiên, Death Knight vẫn sẽ hoạt động bình thường ở nơi đây ngay cả khi những hiệu ứng đó không bị tắt đi.

Điều này có được là do hầu hết các undead đều miễn nhiễm với lạnh, nhưng sẽ bị yếu đi khi tiếp xúc với lửa. Do đó, cho dù nhiệt độ có lạnh đến đâu đi chăng nữa, undead sẽ không bị ảnh hưởng, và vì không cần trao đổi chất, chúng cũng có thể hoạt động ở những nơi có nhiệt độ cao, mặc dù undead sẽ bị tổn thương nhiều hơn nếu bị cháy - đó gọi là những nguyên tố khắc chế.

Nhân tiện, Death Knight cũng hoàn toàn miễn nhiễm với cái lạnh, và sẽ bị tổn thương nếu gặp lửa.

Điều duy nhất làm chậm bước chân của Death Knight là tuyết.

Trang bị giáp đầy đủ sẽ làm chậm nó lại, và bộ giáp đã khiến cả chân của nó chìm sâu vào trong tuyết. Nếu nó không phải là undead, thì đã phải chịu cảm giác mệt mỏi từ lâu rồi.

Sau một thời gian, Death Knight cuối cùng đã tìm thấy quả cầu tuyết khổng lồ nơi Cocytus sống.

Sáu Crystalline Icicles trồi lên từ mặt tuyết xung quanh quả cầu tuyết.

Death Knight tiếp tục tiến lên, và đột nhiên thân hình của Cocytus xuất hiện ở lối vào của quả cầu tuyết.

Mắt họ chạm nhau.

"A. Là khách sao...? Ngươi có phải là người đã kích hoạt cánh cổng dịch chuyển? Ta đã nhận được một báo cáo rằng có một undead được tạo ra ở Nazarick đã đi qua, nhưng ta nhìn ngươi không quen cho lắm."

Khi Death Knight cho biết nó được tạo ra bởi Ainz, khuôn mặt hiền lành của Cocytus đã làm cho nó ngạc nhiên. Không đúng, việc hàm dưới của Cocytus đang tạo ra những tiếng lách cách là một dấu hiệu cho thấy ông đang phải chịu một cú sốc lớn. Đó sẽ là một câu trả lời chính xác hơn.

"Ohhh! Tôi nghĩ mình đã không thể hiện thái độ tôn trọng với sứ giả của Ainz-sama! "

Death Knight ra hiệu dừng Cocytus chuẩn bị quỳ gối trước mặt nó, và nói với ông ấy những câu đã nói ở phòng Shalltear.

Tuy nhiên, sẽ rất khó để bên kia hiểu rằng nó chỉ là một undead thấp kém, vì vậy nó quyết định bắt đầu bằng việc nói với Cocytus rằng nó và ông có địa vị ngang bằng nhau.

"Tôi hiểu rồi, ngài cũng đã yêu cầu như vậy với Shalltear khi ngài đến nơi ở của cô ấy. Well...Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy làm như vậy đi."

Có phải vì bản tính của Cocytus là một chiến binh? hay vì ông ấy là một người đàn ông? Dù với lý do nào, ông dường như chấp nhận điều đó nhanh hơn nhiều so với Shalltear.

"Đây không phải là một nơi thích hợp để đón tiếp sứ giả đặc biệt của Ainz-sama. Nếu ngài không bận tâm hãy vào căn nhà của tôi nói chuyện được chứ?"

Cơ thể của Death Knight không bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi vì vậy đứng ở đây cũng sẽ ổn. Tuy nhiên, nó không có lý do gì để từ chối lời mời của Cocytus. Cũng giống như Cocytus đã nói, sự tôn trọng mà ông ấy thể hiện không chỉ đơn giản là sự tôn kính với chủ nhân của ông ấy. Từ chối lời mời sẽ tạo lên hình ảnh không tốt cho cả hai phía.

Nó đi theo Cocytus vào quả cầu tuyết lớn.

Các bức tường, trần nhà và đồ đạc dường như được làm từ băng. Chúng có lẽ giống như là những tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, nó cũng không khác nhiều so với những căn nhà bình thường.

Tuy nhiên, căn nhà quá lớn. Nó lớn đến nỗi Cocytus có thể xoay thanh kiếm của mình mà không gây ra bất cứ vấn đề gì với đồ nội thất. Căn nhà có thể được thiết kế với ý tưởng, có thể chiến đấu thoải mái trong nhà.

Họ đến một nơi giống như là một phòng họp.

Death Knight từ chối khi được phục vụ đồ uống. Những người phục vụ cũng đã chuẩn bị đồ uống cho nó khi nó đến nơi ở Shalltear, nó cảm thấy áy náy khi khiến người khác chuẩn bị đồ uống cho mình.

"Tha lỗi cho sự vội vã của tôi dành cho ngài. Nhưng ngài có thể nói cho tôi nghe về các câu hỏi được chứ?"

Cocytus nói chuyện ở vị trí ngồi đối diện với Death Knight, ở giữa là chiếc bàn.

"Ainz-sama đã không sử dụng 'Message', nhưng lại gửi một sứ giả undead đến đây. Vì vậy, vấn đề ngài sắp nói hẳn là rất quan trọng, nhưng cụ thể là vấn đề gì ?"

Death Knight hiểu rằng chủ nhân muốn nó nói câu "Xin lỗi, điều này không có gì quan trọng", nhưng nó cũng hiểu rằng đối với các thủ vệ, mọi thứ liên quan đến Ainz-sama nói đều là những vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, niềm tin đó của các thủ vệ không phải là điều mà chủ nhân nó mong muốn.

"Ý của ngài là gì khi nói 'không quan trọng', Ainz-sama là một Đấng Tối Cao, người đã tạo ra lăng mộ này và mọi thứ trong đó. Điều gì có thể quan trọng hơn những lời nói của ngài ấy? Ngay cả đối với ngài sự nhún nhường của tôi cũng chỉ có giới hạn."

Những từ ngữ của Cocytus vang lên mạnh mẽ với Death Knight, và nó gật đầu với sự tán thành.

Hai người nhìn nhau lần nữa, ánh mắt của họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc - một khoảnh khắc ngắn ngủi - nhưng cũng là quá đủ. Giao tiếp bằng linh hồn của họ còn hơn cả những lời nói thô sơ.

Hai người đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, và mở rộng đôi tay, và họ bắt tay nhau.

Là những chiến binh mạnh mẽ có niềm tin mạnh mẽ vào lòng trung thành, trung thực và phục vụ nghiêm túc, họ cảm thấy thân thiết khi nhìn vào linh hồn của nhau.

"-Thật tuyệt, vì tôi đã gặp ngài."

Death Knight rống lên nhẹ nhàng biểu lộ sự đồng ý.

Miễn cưỡng, cả hai đều không muốn trở thành người đầu tiên ngồi xuống vì vậy cả hai cũng ngồi xuống một lúc.

"Vậy thì, bây giờ chúng ta nên bắt đầu chủ đề chính của hôm nay. Ainz-sama đã nói điều gì?"

Death Knight yêu cầu Cocytus nói về các mối quan hệ với những người khác. Về những người mà ông cảm thấy gần gũi và thân thiết nhất.

Cocytus chớp mắt - tất cả những con mắt được làm từ một chất liệu đặc biệt đều chớp cùng một lúc, cảnh tượng đó thật ấn tượng.

"Thân thiết và gần gũi nhất sao...A, thật là một câu hỏi khó."

Cocytus khoanh hai trong bốn cánh tay của mình lại.

"Gần gũi và thân thiết có nghĩa là những người tôi thấy thân thiết nhất sao? hay là một cái gì đó khác."

Death Knight chỉ ra rằng ông là người đầu tiên được hỏi câu hỏi này. Khi Cocytus rơi vào suy nghĩ, ông gầm lên.

"Nếu tôi biết ý định của Ainz-sama, tôi có thể đưa ra cho ngài một câu trả lời tốt hơn. Nếu câu hỏi đó chỉ giới hạn với những thủ vệ tầng thì tôi nghĩ đó là Demiurge. Nếu câu hỏi đó bao gồm cả những người bảo vệ khu vực thì nó cũng sẽ bao gồm Kyouhukou và tôi cũng duy trì mối quan hệ với Grant và Gashokukochuuo."

Death Knight gật đầu biểu thị đã hiểu, và đợi chờ Cocytus trả lời tiếp.

Cocytus suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Tôi nghĩ rằng không ai trong những người được sáng tạo bởi các Đấng Tối Cao là không thân thiết với nhau. Tuy nhiên, tôi mới chỉ nói chuyện với họ một vài lần trong quá khứ và tôi không hay gặp mặt họ. Nếu Ainz-sama cho phép tôi cũng muốn gặp mặt họ, những người thủ vệ. Tôi sẽ dành thời gian đến thăm họ và làm thắt chặt các mối quan hệ."

Death Knight đã hứa rằng nó sẽ truyền thông điệp đó đến với Ainz. Xem xét đến cuộc gặp gỡ trước đó của nó với chủ nhân, có một khả năng rất cao nó lại gặp chủ nhân ở bên ngoài một lần nữa, khi rời khỏi quả cầu tuyết. Nó có thể hoàn thành lời hứa với Cocytus sớm hơn dự kiến.

"Còn nữa, mặc dù điều này có thể không liên quan đến câu hỏi nhưng tôi yêu cầu một cơ hội được đến bàn luận cùng Sebas và Albedo về combat trong thực tế - đặc biệt là về những thứ liên quan đến sức mạnh chiến đấu - điều đó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Ainz-sama."

Điều này nghe có vẻ giống như một gợi ý mà người ta có thể mong đợi từ một người chiến binh, mong muốn hoàn thiện kỹ năng công thủ của mình. Death Knight có thể hiểu được điều mà Cocytus nói đến và nó sẽ chuyển những mong muốn của Cocytus đến chủ nhân của mình.

Tiếp theo, Death Knight sẽ hỏi Cocytus câu hỏi tiếp theo "Ngài muốn mong muốn điều gì ....ngoài những điều liên quan đến Ainz-sama?"

Cocytus cười toe toét khi bổ sung.

"...Tôi biết có ai đó đã được hỏi điều này và họ mong muốn điều gì đó liên quan đến Ainz-sama. Tôi nghĩ đó là Albedo hoặc Shalltear."

Để bảo vệ bí mật của Shalltear, hiệp sĩ của cái chết đã giữ được sự bình tĩnh của nó trước lời nói của Cocytus.

"Mặc dù tôi không biết câu trả lời của bọn họ có được cho phép hay không. Vậy thì, câu trả lời của tôi là tôi muốn được tiếp tục phục vụ cho người thừa kế của Ainz-sama."

Cocytus giơ tay để chặn Death Knight lại, điều đó cho thấy ông muốn tiếp tục nói tiếp.

"Tôi biết điều này thật bất kính với Ainz-sama. Tuy nhiên tôi cảm thấy. Chúng ta cần một người thừa kế cho việc cai trị liên tục Nazarick. Không có người thừa kế tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai. Nếu như đó là một ai đó không phải là những thủ vệ tầng, chúng tôi cũng sẽ tuân lệnh người đó ngay cả khi đó là một người đến từ bên ngoài Nazarick. Tuy nhiên nếu không có người mang dòng máu của chúa tể chúng ta, chúng ta có thể phát sinh mâu thuẫn về cảm xúc và quan hệ huyết thống. Nhưng nếu Ainz-sama có một người thừa kế chúng tôi những thủ vệ sẽ vui vẻ phục vụ người."

Death Knight không thể nói gì với Cocytus, người đang đứng trước mặt nó và ưỡn ngực lên. Nó cảm thấy rằng nó, kẻ được tạo ra để truyền đạt những mệnh lệnh của chúa tể, không thể hiểu nổi.

"Ahh ...Người thừa kế...Máu của tôi như đang sôi sục..."

Cocytus dường như đang nghĩ về một điều kỳ lạ.

Cuối cùng, ông gật đầu hài lòng.

"....Người thừa kế của Ainz-sama chắc chắn sẽ là một Magic Caster xuất sắc. Trong trường hợp đó tôi sẽ không có cơ hội để dạy ngài ấy Swordsmanship. Mong rằng mẹ của ngài ấy là môt chiến binh....Không, mong muốn đó thật sai lầm, bởi vì ngài ấy là một Caster vì vậy ngài ấy sẽ cần một chiến binh tài năng để bảo vệ cho ngài ấy, do đó tôi sẽ đảm nhận công việc đó. Tôi sẽ dạy cho ngài ấy cách để đối phó với những kẻ tấn công cận chiến - có tôi ở xung quanh không có thứ gì hay một ai có thể đe doạ đến ngài ấy. "

Đôi mắt được làm từ một chất liệu đặc biệt của Cocytus dường như đang nhìn thấy một quang cảnh tuyệt đẹp mà chỉ có ông ấy mới có thể nhìn thấy.

"Ohhh....Đúng như vậy, ta rất mạnh ta sẽ không để những kẻ thù yếu như các ngươi đến gần thiếu chủ của ta. Hmph hãy đến đây nếu các ngươi không sợ chết!"

Cánh tay của Cocytus đang di chuyển khi ông giết những kẻ thù ảo trong sự cố gắng.

Ông chỉ trở lại với thực tại khi Death Knight nói cảm ơn Cocytus vì đã dành thời gian cho nó.

"...'Ho một tiếng' Ahem. Vậy thì...tôi tin rằng điều tôi vừa nói là khá quan trọng, xin ngài vui lòng thông báo cho Ainz-sama về vấn đề người kế thừa."

Khi Death Knight rời khỏi quả cầu tuyết và bước vào một thế giới tuyết, những lời nói của chủ nhân lại vang lên trong đầu nó, đúng như những gì nó đã mong đợi.

Death Knight kéo dài bước chân của nó để đi nhanh hơn theo đúng kế hoạch. Không, bởi vì còn một khoảng cách xa nữa giữa vị trí hiện tại của nó và vị trí được chỉ định, nó cần phải di chuyển nhanh hơn để tránh lãng phí thời gian của Ainz. Với một tiếng gầm mạnh mẽ, Death Knight chạy nước rút lao mình thật nhanh về phía trước. Nó hất tung tuyết sang hai bên bằng những bước chân, tất cả để hướng về phía chủ nhân càng nhanh càng tốt.

Ngay khi nó đến vị trí được chỉ định và nhìn xung quanh, một màu đen thăm thẳm làm hỏng màu trắng tinh khiết của thế giới này. Thêm nữa, bởi vì Death Knight cũng là một sinh vật có màu đen, có thể nói rằng màu đen của thế giới này đã tăng lên.

"Xin lỗi vì làm cho ngươi phải vội vàng, và ngươi hãy cố gắng không để tạo ra quá nhiều tiếng ồn, nó sẽ làm thu hút sự chú ý."

Khi nghe những lời nói đầu tiên của chủ nhân, hiệp sĩ của cái chết lập tức im lặng.

"Các khu vực của Cocytus được canh gác bởi các tôi tớ được gọi với cái tên Frost Virgins, và chúng có khả năng nhìn xuyên qua tàng hình, vì vậy ta không thể chờ đợi ở đó. Ahhh, chờ đợi ở đó thực sự chứa đầy rủi ro. Được rồi, giờ hãy cho ta nghe báo cáo của ngươi."

Death Knight bắt đầu báo cáo và Ainz gật đầu một cách vương giả khi lắng nghe.

"Ta hiểu rồi. Well, ta hiểu sự giống nhau giữa Cocytus và Demiurge, và lý do họ hợp nhau. Vì sao Entoma không bao gồm trong đó...có thể là vì những cô hầu gái của Sebas không cùng một lĩnh vực với Cocytus. Mặc dù, Grant, Kyouhukou và Gashokukochuuo cũng ở những lĩnh vực khác nhau...well, cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại về việc đó."

Sau khi nhận ra rằng chủ nhân của mình đã hiểu, Death Knight tiếp tục nói đến một yêu cầu không liên quan gì đó. Ainz gật đầu tán thành nhiều lần khi anh lắng nghe.

"Trong số những người thủ vệ bên trong Nazarick, ba người đó có thể được coi là những người đứng đầu trong class chiến binh. Cocytus có lợi thế hơn so với Albedo, nhưng không thể đánh bại Sebas. Albedo có thể có khả năng đánh bại Sebas, nhưng lại không thể đánh bại Cocytus. Và yêu cầu trao dồi những kỹ năng chiến binh thực sự phản ánh đúng tính cách của Cocytus...Mặc dù, bọn họ có thật sự trở lên mạnh hơn nếu làm vậy không? Nếu sự mạnh mẽ của họ hiện nay có được bởi dữ liệu của họ nói vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là giới hạn của họ cũng được quyết định bởi dữ liệu của họ đúng chứ?"

Chủ nhân của nó rơi vào im lặng và nhìn xuống tay của mình. Death Knight cảm thấy rằng những lời nói đó không hướng về nó, vì vậy nó giữ im lặng và tiếp tục đứng im.

"Đôi tay này có thể cầm, nhưng không thể sử dụng được một thanh kiếm tốt. Điều đó không phải thể hiện cho quan điểm của mình nhỉ? Nếu giới hạn của họ đã được quyết định bởi dữ liệu , chúng ta phải cẩn thận hơn, bởi vì chúng ta không biết có những nguy hiểm nào."

Death Knight không biết làm thế nào để giúp đỡ cho sự không thoải mái của chủ nhân, và nó giữ im lặng trong suốt thời gian đó. Tất nhiên, chủ nhân của nó cũng không mong đợi Death Knight có thể nói bất cứ điều gì cho vấn đề này.

Hướng nhìn của Ainz thay đổi, và hướng vào Death Knight.

"Nếu có thể, mình muốn có một Death Knight sinh ra một cách tự nhiên từ đâu đó và đào tạo nó cùng với một Death Knight được mình triệu hồi, để xem kết quả có sự khác biệt không....Ah, có phải Death Knight tự nhiên có tồn tại? Nếu làm như vậy, mình có thể điều tra được rất nhiều thứ, mặc dù .... Theo mình nghĩ, thu thập được thông tin này từ yêu cầu của Cocytus khi trả lời câu hỏi là rất quan trọng. Ah, hãy nhận lời xin lỗi của ta. Chúng ta hãy quay lại chủ đề. Còn câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo thì sao?"

Khi Death Knight đề cập đến vấn đề con nối dõi của Ainz, khuôn mặt của chủ nhân nó biểu hiện sự mơ hồ.

"...Eh? What the hell?"

Death Knight nghĩ rằng nó đã được yêu cầu lặp lại, và vì vậy nó lặp lại câu trả lời của Cocytus.

"Những đứa trẻ ..."

Ainz nhìn vào eo của mình và nghiêng đầu.

"Làm sao ông ấy mong mình có một đứa trẻ ? Sinh ra bởi ma thuật sao? Có lẽ phép thuật siêu cấp có thể làm được điều đó..."

Death Knight theo dõi khi chủ nhân của mình tự túm lấy đầu, nó không thể giúp chủ nhân.

"Không, đó sẽ là một sự lãng phí quá lớn, vì vậy không thể làm thế. Trẻ con....Well, hiện tại, không cần phải lo lắng về điều đó. Mặc dù Cocytus lo lắng về việc không có Đấng Tối Cao nào còn ở lại...Huh. Well, chắc chắn ta hiểu được cảm giác đó. Ta đã từng có cùng cảm giác như vậy. Nếu có ai đó cũng ở lại đến cuối cùng...well, mọi việc có lẽ đã khác. "

Những lời đó không nhắm vào Death Knight. Nó có thể thấy rằng chủ nhân đang nhìn vào một nơi nào đó xa xăm, vào một nơi nào đó không phải ở đây, vào một thời điểm khác không phải lúc này. Ainz lắc đầu, và quay trở lại nhìn Death Knight.

"Được rồi. Trong tương lai, hãy yêu cầu mọi người đừng trả lời bất cứ điều gì liên quan đến ta cả."

Death Knight gật đầu thật sâu, biểu lộ đã hiểu.

"Vậy thì, tiếp theo sẽ là cặp sinh đôi dark elf. Vì có hai người, ngươi có thể không có đủ thời gian để hỏi những câu hỏi đó, nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ ổn thôi. Ta sẽ để điều đó cho ngươi."

Khi nó nhìn chủ nhân của mình rời đi bằng sức mạnh của chiếc nhẫn, Death Knight rống lên và bắt đầu hướng tới tầng kế tiếp.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 5

Sau thế giới băng giá lạnh lẽo, nó đã đến một khu rừng tuyệt vời.

Sau khi đi dọc theo con dường lát đá và ra khỏi đấu trường Colosseum, một vùng đất rộng lớn màu xanh lá trải dài trước mắt dường như không có giới hạn.

Độ ẩm và nhiệt độ của không khí xung quanh rất có lợi cho sự sống, và bất cứ ai ở đây cũng sẽ có thể ngửi thấy dấu hiệu của tự nhiên và lượng oxy dồi dào trong không khí. Tất nhiên, là một Death Knight thuộc class undead, nó không cần phải thở, vì vậy tất cả những gì nó biết về nơi này là những cảm xúc chủ nhân đã trao cho nó.

Death Knight sải bước về phía cái cây đặc biệt nhất trong vùng lân cận.

Đó là một cái cây khổng lồ.

Chiều rộng của nó trông ấn tượng hơn chiều cao, và người ta có thể mô tả nó như một cái cây mập, lùn.

Ngay khi nó bước tới gốc cây khổng lồ, giọng nói cao của đứa trẻ vang lên từ phía trên.

"Oi-có một Death Knight, ở đây-"

Nhìn lên, nó nhìn thấy hình dạng của Aura, một trong những người thủ vệ của tầng này, ở độ cao hơn 20 mét so với vị trí nó đứng. Cô ấy đang treo ngược mình lơ lửng trên một trong những cành cây, cô gập đầu gối của mình lại như một chiếc móc giúp cơ thể treo lủng lẳng ở đó, vì vậy nhìn tư thế của cô giống như một con dơi. Tóc của cô bị kéo xuống bởi trọng lực, làm lộ ra vầng trán.

"Vậy người kích hoạt cổng dịch chuyển là ...?"

Death Knight nói cho cô biết, nó là người cô đang muốn biết trong câu hỏi nghi vấn của mình.

"Lên trên và xuống dưới. Tổng cộng là hai lần. Đều là ngươi?"

Death Knight tự tin khi thừa nhận điều đó, và Aura lộ ra một biểu hiện của sự suy nghĩ sâu sắc, cô chìa môi của mình như một con vịt.

"Hm-mm. Death Knight...có phải ngươi nằm dưới quyền của Shalltear không?...Hoặc nếu đó không phải là Shalltear....Ohhhhhh! Được rồi-"

Aura dùng đầu gối của mình móc chặt vào cành cây rồi lấy đà lộn nhào cơ thể một vòng, và ngồi thẳng trên cành cây đó. Bởi vì cô không mang giày, nên nó có thể nhìn thấy những ngón chân của cô ấy.

"Thế thì tại sao ngươi lại đến đây....Ngươi muốn gì?"

Death Knight giải thích cho Aura rằng nó ở đây bởi vì Đấng Tối Cao muốn đặt một vài câu hỏi cho thủ vệ tầng này. Ngạc nhiên, Aura bỗng nhiên mất thăng bằng sau khi nghe xong.

Mặc dù rơi xuống từ độ cao này sẽ không gây tổn thương cho Aura, Death Knight vẫn quyết định giúp cho trò chơi của cô ấy an toàn, và mở rộng cánh tay của mình để bắt lấy cô, nhưng sau đó nó nhận ra rằng cơ thể của mình được bao bọc bởi gai nhọn. Nếu nó đỡ lấy cô ấy với những chiếc gai nhọn đang găn chặt vào cơ thể, điều đó sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nó cảm thấy không ổn vì không thể làm bất cứ điều gì khi cô ấy đang rơi xuống.

Đây là một biểu hiện rất phổ biến với những con quái vật được triệu hồi, nếu chúng được ra lệnh chúng có thể hành động một cách nhanh chóng, nhưng nếu không có lệnh, hành động của chúng sẽ chậm chạp và mâu thuẫn. Nếu chúng thông minh hơn, chúng có thể hành động theo ý mình để tránh những thất bại, nhưng tiếc rằng, Death Knight không phải là một sinh vật thông minh.

Trong khi Death Knight vẫn còn đang suy nghĩ về việc phải làm gì, Aura đã lấy lại được sự cân bằng.

"Aiyaya, điều đó thật nguy hiểm - vậy ngài là người được Ainz-sama tạo ra sao? Đúng như mong đợi! chỉ cần, uh, đ-đợi một chút."

Aura đứng lên cành cây và nhảy lên. Cô dùng chân đẩy các nhánh cây giống như là một viên đá lướt trên mặt nước, cô di chuyển nhanh chóng và dễ dàng vượt qua các cành cây khổng lồ.

Sau một lúc, cô đã đi được khoảng 20m dọc thân cây, cô biến mất vào một bên của thân cây, như thể cô đã bị hút vào đó. Chắc phải có một cánh cửa bí mật ở đó, cho phép cô vào bên trong thân cây.

Death Knight căng tai lên lắng nghe, và từ trong không khí vọng đến một âm thanh gì đó giống như một tiếng hét từ Aura.

"Mare! Chúng ta có một vị khách! Đó là một sứ giả từ Ainz-sama! Nhìn vào ngươi đi, xung quanh ngươi đang như là một mớ hỗn độn, hãy tự mình làm sạch đi!"

Ngay sau đó, một phần của thân cây mở ra như một của sổ. Sự thật, nó đúng là một cửa sổ. Vì thế, Death Knight có thể nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng chắc chắn không phải phát ra từ Aura.

"E-em đã nhận ra rồi....Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức, vậy Nee-san, chị đi trước đi..."

"Nếu ngươi cố gắng ngủ lại một lần nữa ta sẽ đánh ngươi!"

"V-vâng..."

Âm thanh tiếp theo to hơn vang lên làm cho Death Knight tự hỏi chắc ai đó phải ghét cái cửa sổ lắm mới đập mạnh như vậy. Sau đó là âm thanh của một người chạy xuống cầu thang.

Một lúc ngắn sau đó, một âm thanh khác xuất hiện trong khi một cánh cửa khác được mở ra.

"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu!"

Một phần của thân cây mở ra với hình dạng một cánh cửa.

Khi Death Knight nhìn vào bên trong, nó nhận thấy thân của cái cây khổng lồ này rỗng. Có một cây cột trụ lớn ở giữa, với một cầu thang xoắn ốc uốn quanh nó. Cầu thang đó dẫn đến nơi ở của hai đứa trẻ sinh đôi đang sống.

"Well, kích thước của các đồ nội thất ở đây đã được thiết lập như vậy và chúng tôi không thể thay đổi nó, vì vậy ngài có thể mang thứ này vào không?"

Một số dungeon được thiết kế để cho phép bất cứ ai đi vào, vì vậy cửa ra vào và đồ nội thất của dungeon có thể tự động điều chỉnh kích thước để cho phép những người cao lớn và những thứ cồng kềnh vào. Bằng cách này, người chơi có thể giữ những con quái vật lớn và loại bỏ việc những con quái vật bị kẹt lại bởi địa hình và từ từ bị những người chơi tỉa chết từ xa. Một số người thiết kế game cũng sử dụng nguyên tắc này để có thể cho nhiều gã khổng lồ có thể cùng vào được một căn phòng chật hẹp như một trò đùa, nhưng Death Knight và chủ nhân của căn phòng này không biết gì về điều đó.

Và dĩ nhiên, một số người chơi đã sử dụng một vài thủ đoạn để đạt được những lợi ích lớn hơn- sát thương trong bán kính của đòn tấn công sẽ tăng lên tùy thuộc vào số lượng đối thủ tập chung lại trong một nơi nhỏ bé.

Để đối phó với những mối lo ngại hợp lý này, các nhà phát triển đã phản ứng bằng cách ngăn chặn việc mở rộng kích thước của dungeon theo kích thước của quái vật, vì vậy ngay cả khi một người bước vào một căn phòng mà các đồ đạc đã được mở rộng, mọi thứ trong căn phòng đó vẫn sẽ giữ nguyên kích cỡ.

Tuy nhiên với quy tắc này, có thể tạo ra các đoạn mà không ai có thể vượt qua, tạo thành các địa điểm bất khả xâm phạm của các Guild. Hệ thống quy tắt 'Ariadne' tạo ra để kiểm duyệt các tình huống như vậy trong các dungeon.

Giải pháp để giải quyết khá là đơn giản- đó là trang bị các item cho phép tất cả mọi người có thể đi qua những nơi đó.

Một trong những item như vậy đang nằm trên ngón tay của Death Knight, cơ thể của nó dần co lại. Nó giống như một vậy phẩm tạm thời mà mọi người có thể mua trong Cash Shop. Khá bé nhỏ, và bây giờ Death Knight chỉ cao hơn những Dark Elves đứng bên cạnh nó một chút.

"Vậy thì, ngài có thể đi cùng tôi được rồi chứ?"

Death Knight đã nói với Aura là nó hy vọng nó có thể trò chuyện với cô ấy như hai người đồng cấp. Là một trong những thủ vệ tầng, cô đã mất một chút thời gian để chấp nhận yêu cầu đó, nhưng sau khi chớp mắt một vài lần, cô nói, "làm vậy đi".

"Mmm- vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng làm như vậy. Và ngài cũng không cần đến một trong hai địa điểm ưu thích của tôi."

Death Knight theo sau Aura lên chiếc cầu thang xoắn ốc.

Điểm cuối của chiếc cầu thang là nơi mà hai người họ thường sống.

Đó là một căn nhà ấm cúng có đầy đủ đồ nội thất làm bằng gỗ. Các bức tường không được sơn hoặc dán giấy dán tường, mà được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, trần nhà và sàn nhà được trang trí tốt. Nó mang đến cảm giác bình an và dễ chịu. Mặc dù ban đầu khổng thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc cửa sổ từ bên ngoài, nhưng các phòng đều được trang bị các cửa sổ được che giấu cẩn thận để cho ánh nắng mặt trời ấm ấp từ bên ngoài chiếu sáng nội thất bên trong.

Bên kia cầu thang là phòng khách, nhà bếp, lối vào các phòng khác nhau, tiếp tục là cầu thang xoắn ốc, và cánh cửa dẫn ra bên ngoài, đó là nơi mà Aura đã sử dụng để vào nơi này.

"Hãy xem bất cứ thứ gì mà ngài thích? Hay ngài chưa từng thấy nơi này trước đây?"

Death Knight chỉ ra rằng đó là trường hợp thứ hai và Aura gật đầu trong khi nói, "Là trường hợp đó-"

"Vậy tôi sẽ cho ngài một chuyến đi thăm quan ngắn về nơi này. Nhà của chúng tôi là...well, nếu ngài đã biết về tầng đầu tiên, vậy thì chúng tôi có ba tầng ở đây. Tầng thứ hai có các phòng riêng cho chúng tôi và một số phòng khác, tầng ba là nơi có phòng khách và ban công. Tầng chúng ta đang đứng gồm nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh, vv...về cơ bản chúng tôi sống ở tầng một và tầng hai, tôi có xu hướng dành thời gian ở bên ngoài nhiều hơn là bên trong cây này. Ý tôi là thay thì ngủ trên giường, tôi muốn triệu hồi một trong những vật nuôi của mình và ngủ trên chúng hơn. Sẽ tuyệt vời hơn khi da của chúng gồ ghề. Vì vậy, thông thường, người duy nhất ở trong cây là... tại sao nó không ở đây?!"

Aura thở dài.

"Ngài có thể ngồi chờ ở đó không? Có vẻ như Mare chưa chuẩn bị xong, tôi nói với ngài này, đứa bé đó... "

Sau khi Death Knight hỏi xem có vấn đề gì với cậu bé đó, Aura ngồi xuống và mặt cô ấy lộ ra những dấu hiệu của sự thất vọng.

"Anh bé đó...khi nó không có việc gì, nó sẽ ngủ, ngủ và ngủ, oh, và nó sẽ hạ thấp nhiệt độ trong phòng xuống, rồi chốn vào chăn và không di chuyển chút nào. Khi đến lượt tôi đi tuần tra, nó sẽ ngủ trong phòng của mình cả ngày! Khái niệm thức dậy sớm của nó, thay vì là buổi sáng lại là buổi trưa, và nó sẽ làm tương tự như vậy trong cả những ngày đến lượt nó tuần tra rừng, mặc dù không có điều gì xấu về việc đi dạo trong rừng khi mặt trời lặn cả ....nó phải ở đây rồi chứ? Tôi sẽ tặng cho nó một thứ tốt đẹp..."

Aura vừa nói, âm thanh của một cánh cửa mở ra phía trên, tiếp đó là một tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

Mare cuối cùng cũng xuất hiện. Tâm trí của cậu vẫn ở trên giường và đôi mắt chỉ mở một nửa. Lông mày của Aura rướn cao hơn.

"T-t-tôi thật sự xin lỗi vì đã đến muộn..."

Death Knight trả lời rằng điều này là không thể tránh khỏi khi nó đến mà không đưa ra bất kỳ thông báo trước nào.

"N-nhưng t-tôi đã làm cho sứ giả của Ainz-sama phải chờ đợi...điều đó...điều-"

"...Haa. Mare. Ngài ấy đã nói là không sao cả. Thay vì lãng phí thời gian của ngài ấy, hãy ngồi xuống đi."

"Uuu...mm."

Sau khi Mare ngồi xuống, Death Knight lịch sự từ chối đồ uống được chuẩn bị, trước khi giải thích rằng nó ở đây để thay mặt chủ nhân hỏi một vài câu hỏi.

Hai người họ lập tức làm ra biểu hiện nghiêm túc, đôi tai dài của họ hơi giật giật. Nhìn thấy biểu hiện của hai người họ như vậy có nghĩa là họ sẽ không bỏ lỡ bất cứ từ nào, Death Knight nói câu hỏi của mình.

"...Eh?"

"...Eh?"

Âm thanh của cặp song sinh chồng lên nhau. Có vẻ như câu hỏi đã làm họ ngạc nhiên. Hay đúng hơn, nội dung câu hỏi là một sự ngạc nhiên.

Death Knight gật đầu đáp lại câu hỏi nghi ngờ của Aura.

"Là, là, như vậy sao? V-vậy, Nee-san ...về chuyện đó..."

"Mhm. Vì đó là Ainz-sama, ngài ấy hẳn phải có một kế hoạch lớn trong suy nghĩ. Ai biết được, ngài ấy hẳn phải lên kế hoạch sắp xếp một thứ gì đó lớn hoặc một cái gì đó tương tự. Ah, tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Để xem nào, ngoài Mare ra thì những con thú của tôi cũng không được tính. Điều đó, chắc có Albedo và ....Shallteal, tôi đoán vậy. "

"Đ-đúng vậy, về điều đó, t-tôi không, c-có bất kỳ..."

"Ah, well, Mare thích ẩn mình trong phòng để đọc sách. Tại sao em không ra ngoài và nhận lấy ánh sáng mặt trời?"

"E-em không thực sự thích di chuyển xung quanh bên ngoài...như vậy. Nên ...và ...và em thích ở trong phòng của em để đọc sách..."

"Nhìn nó, thật khó tin nó là một trong hai thủ vệ tầng này, phải không thưa ngài?"

Thủ vệ của mỗi tầng đều có những khả năng đặc biệt của riêng họ.

Trong số những thủ vệ, Shalltear được coi là người mạnh nhất xét về khả năng tổng thể của cô.

Người đứng vị trí thứ hai là Mare Bello Fione, đó là người giỏi nhất trong những cuộc chiến quy mô lớn.

Vị trí thứ 3 thuộc về Cocytus vì kỹ năng và khả năng của ông với vũ khí, tiếp theo là Sebas người xuất sắc nhất trong các trận chiến hand-to-hand, và cuối cùng là Albedo, người tự hào có sức phòng thủ mạnh nhất.

Tương tự như vậy, ở vị trí thứ 6 là Aura Bella Fiona, người mạnh nhất trong các trận quần công, và sau đó là Demiurge khi ở dạng thứ 3- dạng độc ác nhất trong những ác quỷ ở Ainz Ooal Gown- có nhiều sự nam tính và trí thông minh nhất.

Ở vị trí trên cùng của chiếu dưới là Victim .Thật đáng tiếc, ngài ấy không thể xem là mạnh nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào, mặc dù cố gắng lắm, thì cũng chỉ có thể nói rằng ngài ấy là người giỏi nhất trong việc gây cản trở đối phương.

Trong toàn bộ Nazarick, chỉ có nhiều nhất là hai người có khả năng đánh bại Mare là Shalltear Bloodfallen và Albedo. Tuy nhiên, ngay cả cô chị sinh đôi của Mare cũng có thể túm lấy đầu của Mare khi cô cảm thấy khó chịu, khi nhìn nhận sự khác biệt về sức mạnh giữa Aura và Mare -người được xếp vị trí mạnh thứ 2 trong các thủ vệ- đối lập hình ảnh đáng thương của Mare hiện giờ. Đối với Death Knight, vì là undead nên không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nó có thể bình tĩnh đánh giá tình hình, điều này có thể được coi là đặc ân của mỗi loài.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, đi ra ngoài và có vài người bạn đi!"

"Eh, nhưng, làm cách nào để em có thể kết bạn? "

"Ngươi không cần suy nghĩ về những việc như thế. Gây rắc rối cho một vài người, ngồi xuống với họ, và cuối cùng họ sẽ không thể im lặng mãi được và sẽ bắt đầu nói chuyện. Sau đó, ngươi cứ để cho tình hình phát triển tự nhiên và thế là ngươi sẽ có một người bạn!"

"Ehhh-"

"Như chị đã nói, rồi tất cả những gì ngươi cần làm tiếp theo là chào hỏi họ. Sau đó, họ sẽ bắt đầu nói chuyện với ngươi. Bên cạnh đó, chỉ có những chàng trai mang tính hướng ngoại mới có thể tham gia vào một nhóm bất cứ lúc nào, vì vậy ta sẽ không bảo ngươi làm điều đó. Và khi ngươi ở Nazarick, ngươi có thể gặp những người khác bất kỳ lúc nào ngươi muốn phải không?"

Để đáp lại những tiếng "Uuu,uu,được rồi-" của Mare, Aura đã diễn đạt một cách trang trọng và gật đầu với tiếng "Hmph".

"Ah, um. Well, hãy để Ainz-sama biết. Mare từ hôm nay sẽ làm việc chăm chỉ để kết bạn, vì vậy ngài ấy cũng không cần lo lắng về điều đó. Ahhh, bắt đầu với thủ thư (Librarian), ít nhất hai người sẽ có những mối quan tâm giống nhau."

"Ah, uuu, um...nếu đó là Librarian-san, thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ?"

Death Knight hứa sẽ truyền đạt những lời nói này đến chủ nhân của nó.

"Mặc dù ngươi không có nhiều người bạn ở đây bây giờ, nhưng sẽ ổn thôi, chỉ cần một khoảng thời gian nữa trôi qua là ngươi sẽ có một vài người bạn . Phải vậy không, Mare?"

Death Knight đồng ý với Aura khi nó thấy đầu của Mare gật gật với tốc độ cao.

"Tiếp theo, về, về câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi cuối cùng phải không? Chỉ có hai câu hỏi phải không? Sau đó, có thể, có thể có thứ gì đó mà chúng ta vẫn chưa làm theo mệnh lệnh của Ainz không?" (chắc là Mare đang nói)

"Đó là vì Mare không có ai gần gũi và thân thiết ngoài chị, phải không?" (chắc là Aura)

Death Knight trấn an hai người bọn họ bằng việc nói rằng, nó chỉ yêu cầu các thủ vệ khác trả lời cùng một câu hỏi giống nhau.

Sau khi Death Knight chắc chắn rằng họ đã hiểu, nó tiếp tục nói câu hỏi thứ hai.

"Những gì tôi muốn sao? Well, tôi muốn mình có thêm một con ma thú mới! tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó!"

"....Nee, nee-san, em nghĩ, em nghĩ câu hỏi mà ngài ấy hỏi có nghĩa là những thứ chúng ta cần để bảo vệ tầng này..."

Trước khi Death Kinght có thể ngừng hai người họ lại, Aura vặn vẹo, với một gương mặt ửng đỏ.

"Chị biết điều đó! Đó là lý do tại sao ta yêu cầu một con quái vật huyền diệu mới, không có gì sai trái với yêu cầu đó, phải chứ? Ta có thể thắt chặt an ninh hơn nữa theo cách đó!"

"Ah, uu, um. Đ-đó là sự thật. X-xin lỗi."

"Và nếu có thể, tôi muốn yêu cầu một con ma thú có thể bay. Nói về điều đó, Mare, còn em? Em muốn điều gì?"

"Ah, chuyện đó, er, về chuyện đó, em ... em sẽ rất vui nếu có một vài con quái vật hệ thực vật ở trong nhà. Em sẽ chăm sóc chúng và giữ cho chúng không bị khô héo."

"Hiểu rồi, chuyện này cũng không phải là giống nhau sao?"

"Uuu, nhưng, nhưng ngoài việc đó ra, chúng cũng có thể bảo vệ tầng nữa..."

"Giống như mình đã nói, họ cũng giống nhau, phải chứ? Có lẽ sau một thời gian nữa hai người họ sẽ nghĩ về những thứ gì đó khác biệt, nhưng ngay bây giờ, họ giống nhau, đúng chứ?"

"Mm, yeah, tôi mong những quái vật thực vật đó giống như vậy ...."

Hai người dường như đang trò chuyện theo một cách mà chỉ hai người họ có thể hiểu. Vì không có nhiều điểm khác nhau trong câu trả lời của hai người, vì thế Death Knight có thể nói vào lúc này, công việc của nó phải thực hiện ở đây đã được hoàn thành.

Death Knight cho cả hai người biết là sẽ rời đi, và đứng dậy từ chỗ ngồi. Hai người họ đứng lên để tiễn nó đi.

Nó đi theo cặp song sinh xuống hết cầu thang, và trả lại chiếc nhẫn khi nó đi ra ngoài.

Deaht Knight vẫy tay chào lại cặp song sinh đang vẫy tay chào nó và tiến về phía đấu trường Colosseum. Đó là nơi có cánh cổng dịch chuyển tới tầng 7.

Trước khi nó vào, chủ nhân của nó lại tới một lần nữa.

Khi nó tiến về một trong những phòng trên đấu trường, nó nhìn thấy chủ nhân dựa vào bức tường và đọc một cuốn sách.

"-Đúng lúc lắm."

Ainz đóng sách lại và đưa nó vào túi không gian trước khi gật đầu.

"Không cần chào hỏi. Hãy nói cho ta biết ngươi đã biết được những gì."

Vì đây là lần thứ ba nó làm điều này nên Death Knight đã học được cách tóm tắt những điều nó biết.

"Ta hiểu rồi, đối với Aura, người gần gũi và thân thiết của cô bé là Albedo và Shalltear, đúng không? Tất cả họ đều là những người thủ vệ. Nhưng tại sao lại không thấy họ đề cập đến Yuri Alpha, hoặc Pestonya Shortcake Wanko, hoặc Eclair Egglair Egglayer?"

Death Knight lắc đầu không biết.

"....Ra là thế. Ta nghĩ rằng họ sẽ được bởi vì tất cả họ là NPC nữ...Well, hiểu biết của ta về Shalltear là ít nhất. Rối cuộc, Peroroncino-san tạo ra cô ấy như vậy. Albedo, tuy nhiên... nếu những mối quan hệ này chỉ bắt đầu khi chúng ta dịch chuyển tới thế giới này thì nếu chúng ta không quan tâm đến mối quan hệ của bọn họ, thì nó có thể bị phá vỡ từ bên trong, đúng không?"

Death Knight lặng lẽ quan sát chủ nhân, người đã lấy tay che miệng.

Nó có thể nghe thấy những đoạn của bài phát biểu từ phía bên kia của bàn tay.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh có thể nhận ra là "Họ đã bị bỏ rơi trong thế giới mới này một thời gian, không có ý nghĩ quá nặng nề về điều đó vì điều đó không đưa ra được một câu trả lời. Vì vậy, mình cần phải ghi nhớ và suy nghĩ về nó."

"Đó là những điều ta muốn nghe. Ta thấy rằng, yêu cầu về những con ma thú mới. Chúng thậm chí có thể được sử dụng để củng cố Nazarick, không tệ. Well, Mare cũng giống vậy, vậy, ta có thể sẽ nghỉ ngơi để dễ dàng suy nghĩ về những yêu cầu đó. Tiếp theo là Demiurge nhớ không nói những thứ không cần thiết ,ta sẽ để việc đó lại cho ngươi."

Death Knight cúi đầu xuống trước Ainz khi nó dịch chuyển đi, và lên tầng tiếp theo.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 6

Đó là một thế giới rực rỡ với ánh sáng đỏ.

Dung nham đỏ chảy như sông, với nhiều bong bóng vỡ ra trong những dòng chảy khi nó chạm đến bề mặt.

Có một hiệu ứng gây sát thương nguyên tố lửa ở nơi đây, nhưng hiệu ứng đó đã tạm thời bị tắt đi ,khu vực này chỉ còn cảm giác nóng. Tuy nhiên, bất chấp chữ "chỉ còn", nơi đây không phải nơi mà người sống có thể sống sót dễ dàng. Không khí nóng sẽ dễ dàng thiêu cháy cổ họng và hút hết độ ẩm trong da sau vài giây.

Ngay cả mồ hôi vừa mới rơi xuống cũng sẽ lập tức bốc hơi, làm tích tụ sự mệt mỏi.

Nơi này, hoàn toàn không thích hợp với sự sống, hoàn toàn phù hợp khi mô tả nơi đây là "thế giới địa ngục". Mặc dù vậy, nhiều sinh vật vẫn sống ở đây, đó là một phần của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Ví dụ, quỷ.

Nhiều loại ma quỷ kháng lửa. Ngay cả trong những môi trường nguy hiểm như thế này cũng không làm hại đến chúng. Thật vậy, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một số con quỷ trong những đám mây nhỏ và nặng tạo từ khói trong không khí.

Ngoài ra, còn có những linh hồn bị thiêu đốt bởi lửa gọi là mephits, những con quái vật có khả năng kháng lửa. Hơn nữa, người ta có thể tìm thấy những undead có sức đề kháng mạnh với lửa. Ngoài ra-

-Có một dòng chảy uốn khúc của một con sông nham thạch. Death Knight đã đi theo con đường đó, con dường đó chạy dọc đến một con đập. Thỉnh thoảng, Death Knight quay mặt nhìn vào dung nham.

Ngay lúc đó, một sinh vật khổng lồ quằn quại đang theo kịp với Death Knight - mặc dù không biết nó đi bộ hay bơi lội, vì Death Knight không thể nhìn thấy hình dạng nó dưới dung nham- dường như nó mất đi hứng thú với Death Knight, nó bỏ đi.

Đó là người thủ vệ khu vực tầng 7 River of Flame, một slime khổng lồ - Guren.

Là một sinh vật được tối ưu hóa cho khả năng chiến đấu, khả năng chiến đấu của nó được xếp ngang với những thủ vệ tầng.

Nếu Death Knight là một kẻ thù, nó sẽ bị Guren kéo xuống dung nham giống như cát lún bằng những xúc tu của Guren và bị tấn công bởi một đối thủ hầu như không thể nhìn thấy được. Nói một cách đơn giản Guren là một đối thủ còn nguy hiểm hơn cả Demiurge, thủ vệ của tầng này. Bởi vì nó không càn hít thở, nó có thể che dấu cơ thể của mình trong macma, và đánh bại Guren bằng các phương pháp thông thường gần như là không thể.

Mặc dù Death Knight không nghĩ rằng Guren sẽ thật sự tấn công nó và tất cả những gì lúc nãy có thể chỉ là một trò đùa. Death Knight biết rằng ngay cả khi chỉ là một cử chỉ vui vẻ của Guren cũng có thể đã dẫn đến thiệt hại có thể gây chết người cho nó.

Cảm giác nhẹ nhõm là một thứ xa lạ đối với một undead, nhưng khi Guren đã rời đi, Death Knight đã có thể hiểu được cảm xúc đó.

Death Knight tiếp tục di chuyển được một khoảng cách dài. Chẳng bao lâu, nó có thể nhìn thấy một cụm những cột trắng nằm rải rác ngẫu nhiên phía trước. Trước đây nơi này có thể là một ngôi đền hùng vĩ theo phong cách Hy Lạp, nhưng hiện tại các cây cột nằm rải rác như thể chúng bị va chạm dữ dội với nhau, và các pho tượng của các vị thần khác nhau dường như đã bị xúc phạm và bị tàn phá. Trần nhà đã bị vỡ, và một vài mảnh nằm trên mặt đất.

Nó giống như những tàn tích còn lại sau khi ác quỷ đã đánh bại và ném các vị thân xuống từ nơi ở của họ trên trời. Toàn cảnh ngập tràn sự tàn phá.

Và trong đó xa xa có một vài loài quỷ cao cấp hơn nhiều so với Death Knight.

Chúng là những Evil Lord, những ác quỷ có cấp độ 80.

Đôi mắt của họ bộc lộ cảm xúc gì đó giống như sự tò mò. Đó chỉ là một phản ứng tự nhiên khi họ nhìn thấy một sinh vật undead. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nhận ra rằng Death Knight này cùng phe với mình, vì vậy họ đã không đánh thức bản năng ma quỷ cơ bản của mình -bản năng làm cho người khắc đau khổ.

Họ hỏi Death Knight, nó theo lệnh của thủ vệ tầng nào, với sự lịch thiệp tối đa.

Phản ứng của họ đối với câu trả lời của Death Knight là sự vô cùng ngạc nhiên, nó thể hiện qua lời nói của họ. Tất cả họ cung kính cúi chào Death Knight, và hỏi lý do nó đến đây với từ ngữ khiêm tốn nhất.

Và khi họ nhận được câu trả lời của Death Knight là nó đến đây để nói chuyện với người thủ vệ tầng này và hỏi những câu hỏi mà chủ nhân của nó đã yêu cầu, một trong số họ nhanh chóng rời đi và người đó nhanh chóng quay trở lại với một con quỷ khác.

Nó đội một chiếc mũ trắng trên đầu nhưng nhìn chiếc mũ đã khá bẩn thỉu, chiếc mũ để che đậy những đặc trưng của nó. Thân thể của nó như bị xoắn lại và có nhiều chỗ bị sưng lên và nhìn nó có vẻ như chỉ cần thì thầm một vài từ ngữ là có thể biến con người thành ác quỷ.

Nó đeo một lượng lớn trang sức bằng vàng trên cổ, được khắc những ký tự giống như những chữ cái.

"Làm ơn đi theo lối này."

Deaht Knight theo sau sự hướng dẫn của ông ta.

Sau khi đi qua ngôi đền bị tàn phá bởi ma quỷ, dường như họ đã đến trung tâm của khu vực này. Một ngôi đền trắng nhạt dựng trên mặt đất không bằng phẳng, những mảnh vụn vương vãi xung quanh, và trên vị trí ngai vàng là người mà Death Knight đang kiếm tìm.

Death Knight có thể cảm thấy Demiurge đang dùng cặp mắt hẹp như một khe hở để thăm dò nó.

"Demiurge-sama. Thuộc hạ đã dẫn người đưa tin của Ainz-sama đến trước mặt ngài."

"Cảm ơn sự nỗ lực của ngươi. Ngươi hãy rời khỏi đây."

Demiurge từ từ đứng dậy.

Gần như ngay lập tức, Death Knight đã ra hiệu ngừng lại và nói rằng Demiurge không cần hành lễ.

"Tôi hiểu rồi. Ngài là ... tôi thấy. Đúng như tôi nghĩ ...là như thế này. Cách đây hơn một giờ, có người đi ngang qua tầng thứ 7, có phải chính là ngài không?"

Không còn nghi ngờ về điều đó. Sau khi Death Knight gật đầu đồng ý, Demiurge mỉm cười.

"Vậy -Ainz-sama có mệnh lệnh gì dành cho tôi?"

Nụ cười của Demiurge dường như lóe lên sự chờ đợi.

Không có gì ngạc nhiên, câu hỏi đầu tiên cũng giống như những lần trước đó.

"Tôi hiểu rồi. Thì ra đây là ý định của Ainz-sama. Well...tôi tin rằng tôi có thể phối hợp với bất kỳ thủ vệ nào khác để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong tất cả những nhiệm vụ tôi luôn tự coi mình là một cái gậy, do đó trong quá trình chiến đấu, tôi nghi ngờ rằng tôi có thể phối hợp tốt với một người trái ngược là Aura. Tôi cảm thấy mình sẽ làm việc tốt nhất khi hợp tác với Cocytus, nhưng như tôi đã nói từ trước, ngay cả khi tôi không thể kết hợp với bất cứ người thủ vệ nào, nếu Ainz-sama muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ so sánh khả năng của tôi với những người thủ vệ khác hoặc những cấp dưới của mình...thực sự, mặc dù tôi không hòa hợp với Sabas ,nhưng tôi sẽ không nghi ngờ ngài ấy sẽ có bất kỳ hành động nào chống lại mệnh lệnh của Ainz-sama."

Mặc dù trước đó Death Knight đã nói chuyện với một số thủ vệ khác, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp một người thực sự cho rằng mình sẽ không hợp với một vài người. Có lẽ nếu Death Knight là một sinh vật sống, nó có thể đã quan sát và hỏi thêm nhiều câu hỏi, nhưng Death Knight là một undead và trái tim của nó không thể bị kích động bởi những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhìn thấy Demiurgu không có ý định tiếp tục nói, Death Knight đã nói câu hỏi tiếp theo.

"...Ham muốn của tôi ư. Thật sự, đó là một thứ gì đó giống như một thử thách..."

Demiurge điều chỉnh lại kính của mình.

"...Tôi có thể hỏi về ý định của những câu hỏi đó không? Oh, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi, ngài không cần phải trả lời câu hỏi đó cũng được...đó là nhiệm vụ của một cấp dưới tuyệt vời để biết được ý định thật sự của chủ nhân và làm những hành động cần thiết để hoàn thành chúng. Mặc dù, theo sự suy đoán của tôi, ý nghĩ của những câu hỏi này có thể được thu hẹp xuống còn hai câu trả lời, nhưng liệu điều đó có chính xác? Hoặc có lẽ, còn lựa chọn thứ 3..."

Demiurge được miễn nhiễm với nguyên tố lửa, nhưng những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên trán của anh. Death Knight đã trút bỏ được gánh nặng trả lời câu hỏi của Demiurge, đây không phải khu vực đầu tiên nó đặt ra những câu hỏi của chủ nhân đã giao cho nó. Cuối cùng, Demiurge lẩm bẩm và thở ra vào cuối những suy luận của mình.

"Đó phải là một trong hai giả thuyết này. Thứ nhất, nếu Ainz-sama muốn tôi cho biết khu vực tôi muốn quản lý khi ngài ấy thống trị thế giới, thì lúc đó tôi sẽ yêu cầu mình được quản lý bầu trời."

Death Knight gật đầu. Rốt cuộc, chỉ có chủ nhân mới có thể quyết định ai là người được quản lý bầu trời.

"Trường hợp hai, ngài ấy muốn biết tôi cần điều gì để củng cố Nazarick, thì câu trả lời của tôi sẽ là không cần điều gì cả. Mặc dù tôi không biết bạn có thể truyền tải hết những điều tôi nói đến chủ nhân chúng ta không, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ chú ý đến trường hợp này."

Demiurge dang rộng hai cánh tay.

"Vùng đất này, sự thống trị này được Ulbert-sama tạo ra dành cho tôi, vì thế nó chứa mọi thứ để tôi có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thật vậy, nó có thể chỉ là một nơi bị tàn phá đối với ngài, và trung tâm nơi chúng ta đang đứng có vẻ giống như một thứ rác rưởi khô cằn, nhưng có rất nhiều thứ ẩn dấu bên trong nó. Những tàn tích sụp đổ này là minh chứng cho tình yêu thật sự của Ulbert-sama dành cho tôi."

Demiurge nở một nụ cười không giống những nụ cười khác.

"Tuy vậy, một câu trả lời như vậy sẽ thật nhàm chán. Nếu Ainz-sama quan tâm đến cách trả lời, xin hãy chuyển đến ngài ấy câu trả lời thật sự của tôi, có một câu hỏi tôi muốn biết. Ban đầu, ý định tạo ra tôi là để giao cho cai trị mười hai con quỷ, nhưng bây giờ chỉ còn lại bảy. Tôi sẽ rất vui sướng nếu chủ nhân có thể cho tôi biết lý do vì sao."

Demiurge đã đọc tên của những con quỷ bị mất tích -Garira, Iabel, Belias, Kainon, Abiretsia.

"Tôi cầu xin ngài hãy hỏi chủ nhân nếu năm con quỷ này ở trong Nazarick. Vậy, còn câu hỏi nào nữa không?"

Death Knight lắc đầu.

"Vậy thì. Bây giờ, hãy cho phép tôi được hộ tống ngài đến cổng dịch chuyển."

Death Knight thể hiện rằng nó không muốn được hộ tống bởi bất kỳ đoàn tùy tùng nào như vậy. Rốt cuộc, nó rõ ràng hiểu được mong muốn của chủ nhân là không muốn bị nhìn thấy bởi bất kỳ người thủ vệ nào.

Với điều đó, Death Knight đã chia tay với Demiurge, và đi một mình đến cổng dịch chuyển.

Lần này ,chủ nhân của nó đã không ở đó để nói chuyện với nó.

Sau khi vào cổng dịch chuyển và trở lại tầng 9, nó nghe thấy giọng nói của chủ nhân. Nó được ra lệnh đến phòng của Ainz, khi nó bắt đầu định chạy thật nhanh, nó nhớ lại cuộc gặp gỡ với cô hầu.

Thay vào đó, Death Knight đã chọn một cuộc đi bộ êm ả và không bị ai mời vào khiển trách, khi nó nghĩ đến việc đó nó muốn hét lên nhưng đã kịp dùng cả hai tay che miệng để chống lại điều đó.

Sau khi rẽ vài lần, cuối cùng nó cũng thấy được những người hầu đang bảo vệ phòng của chủ nhân. Những người hầu ghi nhớ được Death Knight này từ khi nó rời khỏi phòng, nên ngay lập tức họ bước ra khỏi cửa và đề nó đi qua.

Sau khi cánh cửa mở ra, Ainz nhảy lên sợ hãi và đóng một cái gì đó dưới bàn mà Death Knight không thể nhìn thấy. Sau khi nhận thấy người đã mở cánh cửa là Death Knight, Ainz hít một hơi nhẹ nhõm và giơ tay phải lên.

"...Huh? vậy ra đó là ngươi. Trong giây lát ta đã bị bất ngờ ... Well, hãy gõ cửa trước khi bước vào."

Ainz, trong khi cầm cuốn sách bằng tay phải kích hoạt túi không gian của mình, trong khi lúng túng gợi ý Death Knight cẩn thận đóng cửa vào.

Thông thường, chủ nhân của nó có thể cảm nhận được sự hiện diện và vị trí của Death Knight. Có lẽ sự bất ngờ của Ainz đến từ việc anh đã tập trung sự chú ý vào cuốn sách anh vừa cất đi.

"Vậy, hãy nói cho ta nghe câu trả lời của Demiurge."

Khi nghe Death Knight nói về những người gần gũi và xa cách với Demiurge, vì không có gì tốt hơn để nói, Ainz - mặc dù anh không thể biểu hiện gì trên khuôn mặt do là một bộ xương - mỉm cười.

"Ta hiểu rồi. Well, sẽ dễ hiểu nếu ta hình dung về mối quan hệ của hai người tạo ra bọn họ. Touch-san và Ulbert-san. Ah, đó là những ngày tháng ... "

Từ túi không gian của mình, Ainz rút ra một chiếc đĩa bạc lớn hơn bàn tay của mình. Sau khi thao tác với tấm đĩa bạc đó, một hình ảnh xuất hiện trên đó.

Hình ảnh này mô tả ba sinh vật dị hình, và Ainz chỉ vào hai người trong số họ.

"Hai người đó không bao giờ thực sự đứng cùng nhau từ trước khi hình thành Ainz Ooal Gown. Ngoài bức ảnh này ra, ngươi gần như không bao giờ có thể nhìn thấy hai người họ trong cùng một bức ảnh. Ta nghĩ rằng ngươi có thể đếm những bức ảnh như này chỉ bằng những đầu ngón trên một bàn tay đã bao gồm những bức ảnh chụp sau khi chinh phục được Nazarick. Thực sự ...hai người bọn họ không bao giờ đứng cùng với nhau."

Mặc dù dường như chủ nhân đang giải thích những điều này với Death Knight, nhưng nó biết rằng chủ nhân của nó đã không thật sự đang nói chuyện với nó. Vì vậy, Death Knight đã không nói gì. Nó cảm thấy rằng đó là điều mà chủ nhân của nó mong muốn.

"Vậy, cả những đứa trẻ cũng như vậy ngay cả khi cha mẹ của chúng đã rời đi..."

Ainz dường như rất yêu mến cái đĩa này, và nhìn nó với cái nhìn hài lòng.

"Giống như cha của họ ư ...hm? Giống như gia đình của họ?"

Ainz nhíu đôi lông mày không tồn tại của mình.

"Well, những hình ảnh đó dường như khá sống động, có lẽ ta nên làm một chuyến thăm ...hoặc không. Thậm chí chỉ cần tìm cách cũng làm ta cảm thấy...huh, về điều đó sao? Ta cảm thấy ...không thoải mái sao? Hmm..sự không thoải mái, đúng rồi. Hah, tốt thôi, hãy để ta nghe phần còn lại."

Nghe thấy từ "bầu trời " dường như làm cho Ainz bất ngờ.

"Demiurge có thật sự nói như vậy không?"

Death Knight gật đầu.

"Bầu trời, huh...well, Demiurge thật sự đặt tầm nhìn của mình cao tới vậy sao...một cử chỉ lãng mạn bất ngờ. Hay anh ấy đã đưa ra điều đó khi chúng ta nhìn vào bầu trời đêm? cái gì đã làm Demiurge tạo ra câu trả lời bất ngờ, thú vị như vậy. Thậm chí có thể gọi nó là một sự khao khát trẻ thơ...Well, dù sao đi nữa ta cũng không thể đưa cho anh ta bầu trời, nhưng ta có thể cho anh ta một cái gì đó gần đủ."

Câu trả lời khác là "Tôi không cần gì để có thể củng cố Nazarick", và khuôn mặt của Ainz như bị sốc khi nghe điều đó. Death Knight chuyển tiếp những lời nói của Demiurge cho chủ nhân của mình, và sau khi nghe xong những điều đó, Ainz thở dài.

"Anh ấy hoàn toàn đúng. Điều đó là chính xác. Mỗi người thủ vệ sống trong một nơi đầy cảm xúc của những người bạn của ta. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng ta có thể làm tốt hơn những người đã tạo ra họ - sau khi đã hỏi họ những gì họ cần. Ta đã suy nghĩ gì vậy? Câu trả lời duy nhất mà họ có thể cho ta là họ không cần bất cứ điều gì. Trước đó, khi ta tạo ra Pandora Actor, ta cũng đã cho anh ta một nơi được trang bị đầy đủ để sinh sống. Mặc dù đây là vùng đất bí mật của chúng ta...ah, thật xấu hổ làm sao, thật ngu ngốc làm sao. Ta...ta thực sự phù hợp để cai trị, trông nom nơi này sao?"

Sự im lặng bao trùm họ trong giây lát.

Không khí ảm đạm và nặng nề, nhưng Death Knight không thể nói bất cứ lời an ủi nào, bởi vì nó không được phép làm như vậy.

Chủ nhân nhìn lại Death Knight với cái nhìn cay đắng trên khuôn mặt.

"Vì đó là quyết định của ta, ta nên xem xét nó cho đến khi kết thúc. Rốt cuộc, đây cũng là một bài học để nhắc nhở bản thân mình về sự ngu ngốc của ta. Vậy thì, người cuối cùng nên là Albedo. Hãy đi đi."

Nhưng Death Knight đã không di chuyển. Nó không thể di chuyển.

Đó là bởi vì nó không hiểu điều gì đó trong mệnh lệnh.

Vì lý do gì-

"Chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không di chuyển? Trước đó, căn phòng của Albedo ...nó ở đâu, không biết sao?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 7

Những quái vật được triệu hồi hoặc tạo ra có thể bị phá hủy bằng nhiều cách - khi thời gian triệu hồi của chúng kết thúc, khi chúng phải chịu quá nhiều tổn thương, hoặc khi các chủ nhân của chúng muốn loại bỏ chúng bằng những phương pháp thông thường. Khiến một con quái vật bị phá hủy vì chịu quá nhiều thiệt hại, đó là một thủ thuật phổ biến để ngay lập tức triệu hồi một con quái vật khác cùng loại.

Sau khi Ainz phá hủy Death Knight, anh đã sử dụng 'Message'. Giống như cách kết nối một cuộc gọi điện thoại, Ainz bắt đầu nói khi cảm thấy mình đã được liên kết.

"-Albedo."

「-Vâng, Ainz-sama? Ngài mong muốn thuộc hạ làm gì? 」

"Không, không có gì quan trọng, ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi. Bây giờ ngươi đang ở đâu?"

「A, một cuộc trò chuyện! Ngài chỉ cần cho thuộc hạ một mệnh lệnh thuộc hạ sẽ đến chỗ ngài ngay lập tức! 」

"Không cần phải để ngươi làm những chuyện rắc rối đó. Ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi trong phòng của ngươi. Bây giờ ngươi đang ở đâu? "

「C-của thuộc hạ! Trong phòng của thuộc hạ sao?!"

Một tiếng rít lên sung sướng của niềm vui đột nhiên biến thành một sự im lặng buồn bã.

「Thuộc hạ đang ở trong Throne Room ...」

"Ý của ngươi là ngươi đang làm nhiệm vụ canh gác ở Throne Room?"

Âm thanh trả lời ngừng lại một nhịp.

「Không, không phải vậy ... nếu ngài cho phép thuộc hạ nói điều này, nó có thể là bất kính, theo một nghĩa nào đó, phòng ngủ của thuộc hạ là Throne Room ...」

Ainz hình dung Throne Room trong tâm trí của mình, và im lặng. Căn phòng đó chắc chắn là một căn phòng sang trọng, nhưng sẽ khá là thiếu tiện nghi khi nói đó là một nơi để ở.

Những câu trả lời điên cuồng đến từ Albedo, người dường như đã hiểu sai sự im lặng của Ainz thành một cái gì đó khác hoàn toàn.

「X-xin ngài hãy chấp nhận những lời xin lỗi sâu sắc nhất của thuộc hạ, khi nghĩ đến việc thuộc hạ đã coi Throne Room của Ainz-sama là phòng riêng để ngủ của mình! Nếu Ainz-sama không hài lòng, thuộc hạ sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức!」

Ainz không nói gì, nhưng kích hoạt chiếc nhẫn của mình.

Sau khi đến một căn phòng có trần nhà hình vòm hai bên cạnh là hàng chục golem, anh nhanh chóng mở một cánh cửa lớn được chạm trổ thiên thần và quỷ trên hai cánh cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt là sự to lớn của Throne Room.

"Albedo!"

Ainz hét lên tên của Tổng Quản Thủ Vệ.

Albedo đã bị đông cứng bởi sự hoảng loạn bên cạnh ngai vàng, thậm chí ở khoảng cách này, Ainz cũng có thể thấy rõ ràng Albedo dường như đã bị đóng băng hoàn toàn.

"Albedo! Hãy tha thứ cho ta!"

Ainz sải bước về phía trước khi anh nói xin lỗi.

"Ta đã chọn nơi này để làm phòng riêng của ngươi. Đó là lỗi của ta khi mà ta đã không dành cho ngươi những nơi thích hợp. Tha thứ cho ta."

Chính xác, lỗi thuộc về Tabula Smaragdina. Rốt cuộc, anh ta cần phải là người tạo cho Albedo một nơi để sống. Nhưng chúng ta phải xem xét thực tế là trước khi họ được đưa đến New World, Albedo chỉ đơn giản là những dữ liệu. Nghĩ đến việc anh ta có thể tính đến khả năng này và thiết kế một căn phòng cho cô ấy có thể là quá nhiều ngay cả đối với một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như anh ấy. (Muốn biết rối loạn ám ảnh cưỡng chế là gì thì tra google nhé, bản tiếng anh ra sao mình dịch chuẩn như vậy thôi.)

Cứ cho là, Ainz và những người sáng tạo của những thủ vệ khác đã tạo ra nơi ở cho những đứa trẻ của họ, nhưng những điều đó hầu như không phải là điều những người chơi khác coi là bình thường. Mặc dù, Tabula Smaragdina là một người sáng tạo kỳ quặc khi viết ra những thiết lập cực dài và tỉ mỉ dành cho những đứa con của mình, trí tưởng tượng của anh ta có lẽ thể hiện trong các dữ liệu bình thường đó.

Nếu phải chọn người nào đó để đổ lỗi cho việc này, thì Ainz chỉ có thể chọn một người.

Đó là Ainz Ooal Gown.

Tên của người dũng cảm nhất trong tất cả mọi người -cho đến bây giờ- người đã ở lại cuối cùng và đến với thế giới mới này.

Sau khi đến thế giới này, các NPC bắt đầu di chuyển theo ý muốn của họ. Trước hết, anh nên hiểu tình huống này và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho những NPC, để những NPC đó có thể thực hiện nhiệm vụ của họ mà không gặp phải bất cứ sự bất tiện nào.

Suy nghĩ về điều đó, nơi này....

Ainz nghiến răng của mình, mạnh mẽ bước lên những bậc thang được trải bằng một chiếc thảm màu đỏ tươi. Sàn nhà được lát bắng đá cẩm thạch trắng, và khi anh ngẩng đầu lên anh có thể nhìn thấy trần nhà, một không gian rộng lớn và trống rỗng.

Không có gì ở nơi đây có thể hỗ trợ cho cuộc sống.

Khi nghĩ đến việc cô ấy phải ngủ ở đây!

Ainz nhớ lại những phàn nàn anh nghe được từ Herohero-san.

Chúng tôi phải dùng túi ngủ ở văn phòng, và tôi đã mua hai chiếc túi ngủ. Một chiếc để dùng và một chiếc để thay khi chiếc kia được làm sạch. Hahaha-

Ainz cảm thấy như đầu của mình bị ai đó đánh bằng một cây gậy. Anh muốn quỳ gối xuống khóc và cầu xin sự tha thứ.

Anh đã nói rất nhiều điều về việc không để cho tình huống của Herohero-san xuất hiện ở Nazarick....Ainz, người đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng một lỗi lầm không thể tha thứ!

Mặc dù kỹ năng tự động chèn ép cảm xúc của anh đã được kích hoạt nhiều lần, Ainz vẫn bị dày vò bởi tội lỗi.

"Ngài nói gì vậy? Đấng Tối Cao đã ban cho thuộc hạ nơi này. Vì vậy, thuộc hạ phải sử dụng nó để hoàn thành mục tiêu của họ bằng tất cả-"

"Đừng nói nữa, Albedo."

Ainz cuối cùng đã đến được bậc thềm cuối cùng, và anh giơ tay lên để giữ Albedo im lặng.

"Đó là do sự thiếu sót của ta. Ngay lập tức ta sẽ chuẩn bị một căn phòng cho ngươi. Ngươi có thể ở bất cứ căn phòng nào mà ngươi muốn?"

Đôi mắt của Albedo chuyển động sang trái và sang phải. Ainz cho rằng đó là dấu hiệu cô đang suy nghĩ, và bình tĩnh nhìn cô trong im lặng.

Sau một khoảng thời gian dài, cô biểu hiện dấu hiệu của sự suy nghĩ sâu sắc, Albedo cuối cùng cũng trả lời.

"Mặc dù điều này có thể hơi táo bạo, miễn là thuộc hạ có thể ở bên Ainz-sama, bất cứ nơi nào đối với thuộc hạ cũng đều tốt. Rốt cuộc, thuộc hạ là người giỏi về khả năng phòng ngự nhất trong tất cả các thủ vệ. Không ai có thể bảo vệ Ainz-sama tốt hơn là chính bản thân thuộc hạ. Tuy nhiên, nếu thuộc hạ bị tách khỏi Ainz-sama, thì có thể sẽ tạo cơ hội cho những kẻ muốn làm tổn hại đến ngài, dù cho khả năng xảy ra chuyện đó chỉ là một trên một triệu hoặc một tỷ phần trăm. Do đó, thuộc hạ sẽ rất vui nếu nhận được một góc ở đâu đó trong phòng của Ainz-sama...."

Khi Albedo trả lời, cô ấy nhanh chóng nghiêng người về phía trước một cách tuyệt vọng, đôi cánh của cô ấy vỗ nhẹ.

Mặc dù câu đã xem xét đến việc sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của cô ấy bằng bất cứ giá nào,nhưng cùng nhau chia sẻ một căn phòng sẽ gây ra một số vấn đề.

Vì cơ thể của anh không có ham muốn tình dục và anh đã mất nhiều thứ quan trọng, anh tin rằng anh sẽ không làm điều gì hèn hạ với cô ấy. Tuy nhiên, nếu cô ấy ở chung phòng với anh, anh sẽ không có thời gian để đọc những cuốn sách của mình một cách bí mật, và anh sẽ phải liên tục đưa ra phong cách của một kẻ thống trị, và điều đó sẽ làm gia tăng căng thẳng tinh thần mà anh đang phải chịu đựng.

"Thật sự, căn phòng của ta rất lớn nhưng ta phải miễn cưỡng từ chối mong muốn của ngươi."

"Vậy sao..."

Đôi cánh của Albedo rũ xuống. Khi Ainz nhìn thấy điều này, cảm giác tội lỗi của anh gia tăng.

"Thêm vào đó, ta tin rằng những thủ vệ của các tầng khác sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có thể xâm nhập vào phòng ngủ của ta trong pháo đài bất khả xâm nhập Nazarick này. Không phải vậy sao? "

"Đúng như những gì ngài nói."

Tâm trí Ainz làm việc căng thẳng khi nhìn thấy đôi cánh của Albedo. Nếu anh phải chọn khu vực cá nhân ở tầng 9 và tầng 10, anh sẽ phải loại bỏ tầng 10 bởi vì tất cả các phòng ở đó được thiết kế cho các mục đích khác, chỉ còn tầng 9. Ở tầng đó,những căn phòng trống duy nhất mà anh biết là những phòng thuộc về những người bạn cũ của anh.

Mặc dù có thể chỉ là trong tưởng tượng, những nếu anh cho Albedo một trong những căn phòng của những người bạn cũ của mình, trái tim của anh sẽ luôn tràn ngập nghi ngờ về việc anh có thể đã tước đoạt căn phòng đúng ra thuộc về một người bạn cũ trong Guild khi người đó đến với thế giới này, tuy nhiên khả năng xảy ra chuyện những người bạn cũ của anh tới thế giới này rất ít.

Thay vì cho mượn một trong những căn phòng của một trong những người bạn cũ của mình, tốt hơn là cho mượn một trong những căn phòng phụ.

"Vậy thì, Albedo. Ta sẽ cấp cho ngươi một căn phòng ở tầng 9 để ngươi sử dụng. Đó là một căn phòng dự bị cho khả năng chúng ta có thể chào đón thêm những người mới vào Guild. Tất nhiên, ta sẽ cố gắng cho ngươi một căn phòng càng gần với ta càng tốt, và nếu có xảy ra những trường hợp khẩn cấp -lúc đó ta có thể tin tưởng vào ngươi chứ?"

"Vâng! tất nhiên! điều đó không cần ngài phải nói, Ainz-sama!"

Đôi cánh của cô ấy đột nhiên dang rộng ra một chút sang hai bên.

Khi anh nhìn thấy đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Albedo, Ainz không thể rời mắt mình khỏi khuôn mặt đó. Để che dấu đi điều đó, Ainz ho lớn một tiếng.

"Sau đây, ta sẽ dẫn ngươi đến phòng mới của ngươi. Chúng ta sẽ đi một khi ngươi hoàn thành việc đóng gói những đồ đạc của mình."

Tuy Ainz hỏi vậy, nhưng anh tự hỏi liệu Albedo có gì để đóng gói không.

Các NPC đều có những túi không gian như của Ainz để lưu giữ những trang bị. Có thể đối với những người khác sẽ thấy họ không mang thứ gì trên tay, nhưng sự thật là nó giống như một ứng dụng điện thoại thông minh. Những người chơi- với khả năng tiếp cận những vật phẩm bằng tiền mặt- có thể chứa hàng tồn kho với số lượng nhiều hơn NPC, ngay cả những NPC cũng có thể cất tất cả những thiêt bị của họ vào trong kho.

Rất có thể những đồ đạc cá nhân của Albedo đã được lưu giữ trong kho của cô ấy. Những thứ trong đó nên là các vật phẩm phục hồi và các cuộn giấy cho phép cô sử dụng ma thuật.

"Thuộc hạ đã hiểu. Vậy thì, thuộc hạ xin lỗi về sự chậm trễ của mình, nhưng ngài có thể đợi lâu hơn một chút không?"

"Ah, ahhhh....."

Ainz hơi ngơ ngẩn một chút vì câu trả lời có chút bất ngờ.

"Những câu đó phải là của ta mới đúng. Vậy thì, Albedo, đi tìm những đồ vật của ngươi đi."

"Vâng."

Đôi cánh của Albedo rung lên khi cô bay.

Là một Succubus, đôi cánh của cô không đơn giản là để trang trí.

Sau khi bay một khoảng cách cao khoảng bằng ba tầng nhà trong không trung, cô bám vào một phần của bức tường, và lấy ra một chiếc túi đủ lớn để cô phải dùng cả hai tay để mang nó. Là một thủ vệ, sức mạnh thể chất của cô ấy đủ lớn để cô có thể nhấc nó lên dễ dàng. Bởi điều đó, Ainz không thể đoán được có những gì bên trong chiếc túi đó.

"....Đây có phải là tất cả mọi thứ của ngươi không?"

"Vâng, đây là những thứ mà Tabula Smaragdina-sama đã dành riêng cho thuộc hạ. Ngài có muốn xem chúng không?"

"Ah? Ahhh. Nói về việc đó, Tabula Smaragdina , anh ....hm. Ngươi có thể cho ta nhìn vào bên trong không?"

Mặc dù Tabula Smaragdina chưa chuẩn bị chỗ ở cho Albedo, anh ấy vẫn chuẩn bị chiếc túi này cho cô ấy. Sự tò mò của Ainz về việc có thứ gì bên trong túi đã tăng lên.

Có thể có những vật dụng đặc biệt bên trong....hay không.

Nếu đó thực sự là một món đồ hiếm....người sưu tầm Ainz sẽ cảm thấy khó kiểm soát bản thân.

"Hãy xem đi, thưa ngài."

Khi anh nhìn vào chiêc túi sau khi dây kéo mở ra, nếu nhìn từ bên ngoài thì bên trong hẳn phải có thứ gì đó lớn , và dường như cũng không có bất kỳ đồ vật nào đặc biệt ở đó. Cũng không có một cái xác chết đầy máu đang nhìn chằm chằm vào Ainz với sự thù hận trong đôi mắt của nó hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy.

Tất cả những gì Ainz thấy là những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng, tất cả đều là những bộ quần áo để mặc hết sức bình thường. Không có thứ gì làm dấy lên bản năng sưu tầm của Ainz. Tuy nhiên, dưới quần áo có rất nhiều đồ vật nhỏ có màu sắc đã được tạo hình thành những khối cầu. Không thể không chú ý đến chúng. Vì Tabula Smaragdina là một fan hâm mộ của dòng phim kinh dị, anh không biết tiếp theo mình sẽ tìm thấy điều gì. Sự hỗn loạn của sợ hãi và tò mò làm anh quan tâm.

"Đó có phải ....khăn tay không?"

"....Chúng không phải là khăn tay, Ainz-sama. Tại sao ngài không chọn một trong số chúng và cầm một cái lên để nhìn gần hơn?"

Albedo đứng đó im lặng, với một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt.

Trong khoảnh khắc đó, những dự đoán của Ainz đã tăng nhiều hơn.

Đúng rồi, chúng có thể được kết hợp với một số mánh lới quảng cáo....

Với sự phấn khích trong trái tim, Ainz vươn tay đến một cục uốn cong và mở nó ra.

Sau đó là sự im lặng.

Ngay cả Ainz cũng không biết điều đó.

Đó là đồ lót nữ. Là đồ lót nữ.

"Đây không phải là ... những gì Peroroncino-san sẽ làm ...? Làm thế nào, mình nên nói gì với điều này ... có vẻ như mình đã học được thêm quá nhiều thông tin về một người bạn ... "

Vai của Ainz trùng xuống, khi đó anh nhớ rằng anh vẫn chưa xin lỗi một người, mà người đó xứng đáng nhận được một lời xin lỗi.

"...Xin lỗi ngươi, Albedo."

Khi Albedo theo dõi cử chỉ của Ainz, mặt cô đỏ bừng, và hơi thở của cô trở lên bất thường.

Ainz đang rất khó khăn để cố gắng gấp lại chiếc quần lót vừa bị mở ra, nhưng vẫn không thể làm được. Vì vậy, Albedo đưa tay đến bên cạnh tay của anh, và xếp lại nó gọn gàng.

"Mình không phải là Peroroncino-san, mình sẽ không cảm thấy phấn khởi bởi một mẩu vải nếu nó không có dấu hiệu bị mòn bởi một ai đó."

Để che giấu sự không thoải mái của mình, Ainz cố gắng bới tung những từ anh không hiểu. Đột nhiên, Ainz nhớ lại rằng anh không biết chuyện gì đã xảy ra với những kiến thức về nghệ thuật khiêu dâm mà anh đã nhận được từ các guildmates cũ của mình.

"Vậy thì...thuộc hạ có cần mặc nó để ngài kiểm tra không?"

Ainz bị sốc nhìn Albedo nghiêng sang một bên, mắt của anh sáng rực lên một cách tàn bạo.

"Ah, chờ đã, Albedo. Trước đó, hãy giải quyết vấn đề phòng riêng của ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đến đó bằng sức mạnh của chiếc nhẫn, vậy chúng ta đi thôi."

"Đã hiểu, Ainz-sama."

Khi Albedo tiến lại gần, cô bao lấy Ainz bằng mùi hương của cô và hút cơ thể của Ainz bằng hơi thở của mình, Ainz kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Sứ Giả Của Nhà Vua-End

Căn phòng của cô có thể coi là sang trọng. Không đúng, phải là giống như một căn phòng tương xứng với những căn phòng của các Đấng Tối Cao, đó là điều có thể được mong đợi.

Đằng sau chiếc bàn làm việc ở giữa phòng là lá cờ lấp lánh của Ainz Ooal Gown.

Không lâu sau khi cô ấy quan sát chủ nhân của cô rời khỏi với nụ cười vui vẻ trên gương mặt, một sự thay đổi đến với cô, và mặt cô lạnh như mùa đông.

"-Hmph."

Albedo nâng lá cờ bằng một tay, và mở cánh cửa bên trong căn phòng.

Bên trong là phòng ngủ như phòng ngủ của người cai trị tuyệt đối Nazarick.

Sau khi vào phòng và đảm bảo nó đã được khóa cẩn thận, cô bỏ lá cờ sang một bên.

Lá cờ rực rỡ rơi xuống đất.

"Những người trong Ainz Ooal Gown đã rời bỏ chúng ta...nó làm mình nổi điên."

Mặc dù cô tràn ngập niềm vui khi người cô yêu lấy cái tên Ainz Ooal Gown cho riêng mình, điều đó làm cô lo lắng khi cô nhận ra rằng nó cũng nhắc đến những người đã làm cho cô thất vọng,

Với vẻ mặt kỳ quặc, Albedo tiến lại gần lá cờ trên sàn nhà và dẫm lên nó để đi tiếp.

"-Khốn khiếp! Làm thế nào mà thứ khốn khiếp này dám xúc phạm đến tên người ta yêu!"

Albedo nguyền rủa liên tục khi cô giẫm vào lá cờ. Hơi thở của cô đang chìm trong hỗn loạn, cô nhận thấy một thứ gì đó và nâng cao khuôn mặt của mình lên, một biểu hiện dịu nhẹ xuất hiện khi cô nhìn thấy nó.

Albedo mở túi đồ của mình và mang ra một lá cờ mới. Cô cọ xát nó lên mặt mình với một biểu hiện vui vẻ, và rồi dường như điều đó vẫn chưa đủ, cô cọ sát toàn thân cô với lá cờ đó.

Lá cờ mà cô đang cầm là lá cờ của một trong 41 Đấng Tôi Cao được treo ở throne room, lá cờ tượng trưng cho cái tên Momonga đã bị phá hủy.

Trước kia Albedo đã nhanh chóng lấy nó .

"Ahhh, Ainz-sama. Không phải là, Momonga-sama. Chỉ ngài mới là chủ nhân thật sự của em. Em sẽ giúp ngài trở thành người cai trị duy nhất của Nazarick. Không cần những Đấng Tối Cao khác nữa. Chỉ cần ngài, và chỉ có ngài mới cai trị mãi mãi."

Như thể chủ nhân của cô đã thực sự ở đó, Albedo đã hô vang những từ đó một cách ẩm ướt, và cùng với những tiếng thở.

"Phải rồi, chắc chắn là như thế. Nếu ai đó cố gắng ngăn cản ngài, em sẽ tiêu diệt chúng ngay cả khi đó là những người thủ vệ. Em là người theo ngài chân thành, là nô lệ trung thành của ngài. Vì vậy, xin ngài, ban cho em sự yêu thương của ngài với cơ thể của em ...."

Tay cô từ từ trượt xuống, đến phần dưới bụng cô.

End.

Bác nào trên 18 mới được xem còn ko thì qua cái chap khác nhá :v

CẢNH BÁO TRƯỚC RỒI ĐẤY,CÔNG AN HỐT RÁNG CHỊU :))))

Bổ mắt rồi phải không anh em.Còn tấm cuối anh em cứ từ từ thoải mái :v

Yên tâm,tấm này tồn tại trong vòng 24h nhanh chân coi kẻo nguội :))))))

Nhớ kéo xuống :v

Cứ thế mà nhích :v

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Ngoại Truyện-Pleiades Day-Vol 1

Là một thành viên của đội hầu gái chiến đấu và cũng là đội phó của Pleadias, ánh mắt sắc bén của Yuri Alpha không bỏ qua bất kì hành động nhỏ nào, cô vừa quan sát từng cử chỉ của cô gái kia vừa suy nghĩ

- Người thích hợp nhất cho công việc này không phải là mình.

Sau cùng, cô là một hầu gái 'chiến đấu'.Chiến đấu là nhiệm vụ 'chủ yếu' của cô, mà hầu gái chỉ là điều 'thứ yếu' .Vốn trách nhiệm của công việc này chắc chắn sẽ được bạn của cô,Pestonya S. Wanko, đảm nhận.

Nhưng mà cô cũng hiểu rõ rằng việc đó là không thể.

Hiện tại, người bạn đó của Yuri đang ở tầng 5 Nhà Tù Băng Giá. Hoàn cảnh khắc nghiệt tại đó làm xương run rẩy vì lạnh, nhưng Yuri cũng không có cảm tưởng đặc biệt nào về vấn đề này. Đó là bởi cô biết, giam giữ là sự trừng trị nhân từ khoan dung của Chúa tể tối cao.

Dù sao Pestonya tự ý đảo lộn mệnh lệnh của Chúa tể Ainz Oowl Gown, người cai trị tuyệt đối của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đồng thời là người đã lãnh đạo các Chúa tể tối cao khác.

Một hành động bất kính lớn như thế đáng nhận tội chết.

Cũng phạm tội lỗi trên nên Nigredo cũng bị tống vào cùng chỗ giam giữ Pestonya. Trong hoàn cảnh đó, hai người bọn họ đoàn kết với nhau như họ có máu mủ tình thâm. Mà có Pestonya ở bên cạnh, Nigredo cũng sẽ không bị đông cứng bởi bộ lông của Pestonya có khả năng Kháng lạnh. Ngược lại, nếu như Pestonya bị giam ở tầng 7, có lẽ Yuri sẽ lo lắng cho cô ấy.

Tuy nhiên, để một người hầu gái chính thức nào đó đến đây giúp đỡ không phải sẽ tốt hơn sao? Không, Sebas-sama không thể nào không nghĩ đến điều này. Nhưng...

Yuri lén lút liếc nhìn người quản gia nghiêm khắc đứng ở một bên.

Là do địa vị của cô ấy nên không thích hợp làm điều như thế sao?-Hm.

" -Đứng yên một lát. Trọng tâm cơ thể lệch một chút rồi đó. Thử tưởng tượng sự khác biệt về sức mạnh giữa chân thuận và chân không thuận, rồi thử lại từ đó."

"- Vâng."

Người trả lời là một con người mặc trang phục hầu gái.

Đây là một con người thuần chủng rất ít thấy trong Nazarick. Tên của người con gái đó là Tsuare.

Cô ấy là cô gái được mang từ Vương đô Vương quốc Re-Estize về Nazarick, hiện tại được phân làm cấp dưới trực thuộc Sebas. Dù trước đấy cô đã từng làm một vài công việc của người hầu, nhưng kinh nghiệm làm người hầu chính thức của cô là con số 0, đó là lý do tại sao cô được huấn luyện như thế này.

Bởi vì đã trải qua một quãng thời gian huấn luyện khá dài, bao gồm cả tư thế đi lại phù hợp lẫn nhiệm vụ của một người hầu gái chính thức, nên theo ý kiến cá nhân của Yuri là Tsuare đã hợp lệ. Và cũng tại thời điểm này làm cho cô ấy cô gắng tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế và tiến bộ trên mục tiêu trở thành một người hầu gái hoàn hảo hơn của cô ấy.

Thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh không cho phép làm thế.

Để trở thành một người hầu gái hoàn hảo hơn, họ sẽ phải không ngừng trải qua những màn huấn luyện nghiêm khắc.

Yuri trở lại vị trí đứng cũ, lặng lặng nhìn những bước chân đi tới của Tsuare

...Hình như cô ấy ấy bắt đầu thấm mệt rồi.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Tsuare.

Đó là điều tự nhiên. Việc huấn luyện đã được tiến hành liên tục trong vòng 1 giờ đồng hồ. Cho dù chỉ đi bộ 1 giờ đồng thôi cũng đủ làm người ta đổ mồ hôi rồi. Huống chi cô ấy đã dành toàn bộ tâm trí cho điều này, tập trung hết sự chú ý của mình vào những đầu ngón tay và đầu ngón chân. Không chỉ mệt mỏi về mặt thể xác mà mặt tinh thần cũng chịu những gánh nặng tương đối lớn.

Đối với Yuri và Sebas thì đây là bình thường nhưng mà với Tsuare, một con người thuần chủng, đây chắc chắn là một sự huấn luyện nghiêm khắc.

...Vì sao Sebas-sama muốn huấn luyện cô ấy như thế? Rõ ràng cô ấy đã đạt được trình độ nhất định... Chẳng lẽ ngài ấy muốn cô ấy đạt đến tiêu chuẩn của một người hầu gái chính thức? Cho dù nói thế nào, trông cô ấy như thế cũng có chút đáng thương.

Đối với những người hầu gái chính thức trong Nazarick, phần huấn luyện Tsuare đang làm hiện tại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, họ là những sự sống do những Chúa tể tối cao, những người sánh ngang với thần linh, sáng tạo ra. Bởi vậy, họ làm được chuyện đó là điều đương nhiên. Ngược lại, Tsuare , người không được các Chúa tể tối cao tạo ra, không làm được cũng là điều đương nhiên.

Tuy nhiên tình huống lúc này không cho phép điều đó xảy ra.

Theo mệnh lệnh của Chúa tể tối cao, Tsuare dường như sẻ trở thành đội trưởng của nhóm hầu gái loài người trong E-Rantel.

Điều đó ngụ ý rằng cô ấy thực sự sẽ gánh vác ý chí của Chúa tể tối cao. Bởi thế cô ấy nhất định phải tạo ra được những kết quả tốt đẹp.

Nhưng dựa vào lời đồn đãi từ phía những người hầu gái chính thức, "Hầu gái loài người" ở đó không phải hầu hạ Chúa tể tối cao mà chỉ đơn giản là người được thuê làm việc quét dọn và tạp vụ trong dinh thự của cựu thị trưởng E-Rantel. Nếu đúng thế thì có cần thiết phải đặt những yêu cầu nghiêm ngặt như này cho cô ấy không. Yuri nghĩ theo hướng như thế.

Cô quan sát cách Tsuare di chuyển.

Từ vách tường đối diện đến chỗ này vào khoảng 25m.

Cô ấy đã đi trên khoảng cách ngắn này không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, cô ấy đã làm vậy mỗi ngày.

Cô gái này thật sự rất chăm chỉ.

Dưới vẻ mặt lạnh lùng của Yuri lộ ra một nụ cười nhạt.

"...Thuộc hạ nghĩ rằng cô ấy đã hợp lệ rồi, ngài thấy thế nào?"

Cô hướng tầm mắt của mình về phía bên cạnh và hỏi người quản gia đang đứng đó.

"Không, cách hợp lệ còn một khoảng dài nữa, cứ tiếp tục huấn luyện như này trong một lúc nữa sẽ tốt hơn."

"...Sebas-sama, cố gắng nhồi nhét quá nhiều chỉ dẫn trong một thời gian cực ngắn sẽ đem lại kết quả không tốt, ngày hôm nay kết thúc tại đây có được không?

Sebas lắc đầu.

"Đúng như cô nói, giáo dục nhồi nhét không tạo ra kết quả tốt. Nhưng mà cô ấy chỉ còn chút thời gian. Mấy ngày trước, Ainz-sama đã chính thức thông báo cho Tsuare biết ngày cô ấy sẽ bắt đầu đảm nhận công việc của mình. Tsuare sẽ nhận chức Nhóm trưởng của đội hầu gái và quản lý những hầu gái loài người. Những sai lầm bây giờ và sau này của cô ấy sẽ trở thành sự sỉ nhục cho Narazick."

"Ngài nói thế cũng không sai...nhưng ngài cũng sẽ đi cùng với cô ấy mà, Sebas-sama. Nếu như có việc gì xảy gì, để Sebas-sama tới giải quyết không phải sẽ tốt hơn sao."

"Đó là một ý nghĩ sai lầm. Đương nhiên ta sẽ cố hết sức không để cô ấy tạo ra những sai lầm, nhưng ta không thể ở bên cô ấy mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa cô ấy là cấp trên của mọi người. Trở thành tấm gương cho những người cấp dưới noi theo- khiến họ nhìn vào mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đó mới là chức trách của người cấp trên."

Đây là lời lập luận chính xác không thể phản bác được.

Thực tế thì Yuri cũng nghĩ vậy. Là người chị cả trong Pleiades, cô mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ để tuyệt đối không làm cho các em của mình nhìn thấy dáng vẻ xấu mặt của mình.

Mặc dù Yuri cũng đã tiếp nhận lập luận của ông ấy rồi nhưng Sebas vẫn chưa kết thúc.

"Hãy nghĩ thử về Ainz-sama."

"Ainz-sama?"

Đột nhiên nhắc tới tên của Chúa tể tối cao làm Yuri lộ ra vẻ mặt bối rối, điều đó bởi cô nhớ tới khuôn mặt trắng nõn của người thống trị tuyệt đối kia. Vị Chúa tể đã thống nhất 41 Chúa tể tối cao.

"Là Chúa tể tối cao, Người vốn không cần tự mình hành động. Đó là bởi chúng ta sinh ra là tay chân của Người, mặc kệ nhiệm vụ đó có khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng sẽ hoàn thành nó.

Điều đó không cần phải nói.

Những cư dân trong Narazick tồn tại nhằm mục đích nhận lệnh và thi hành hoàn hảo mệnh lệnh được giao đó. Không, phải nói là họ được phép tồn tại để làm như vậy. Những người ở Narazick không có suy nghĩ nào khác ngoài nó.

"Đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng nó rốt cuộc có ý gì?"

"Nhưng thực tế thì thế nào đây? Lúc này đây, Ainz-sama đang tự mình dẫn đầu ở phía trước. Ta cho rằng đấy là để chúng ta mở mang kiến thức về việc thế nào là một người thống trị."

Yuri đáp lại bằng một tiếng " hm-mm."

"...Còn có một khả năng tồi tệ nhất và đó cũng là một ý nghĩ rất kinh khủng, ta thật sự không muốn nghĩ rằng đó mới là đáp án chính xác..."

Trước khi Yuri kịp mở miệng nói về khả năng đó thì Sebas đã nói trước.

"Trong quá khứ, Ainz-sama đã đánh bại Thủ Vệ mạnh nhất là Shalltear-sama. Với sức hấp dẫn của mình, Người đã đoàn kết các Chúa tể tối cao khác lại. Ngoài ra hai người có mưu trí cao nhất trong Narazick- Albedo-sama và Demiruge-sama cũng phải ngả mũ kính phục trước trí tuệ của Người. Nói cách khác Người đã cho chúng ta thấy một hình tượng người thống trị tuyệt đối hội tụ đủ cả 3 phẩm chất cần thiết là trí, dũng, đức. Nếu thế, chúng ta nên đi ngược lại bước chân của Người sao?"

"Thuộc hạ hiểu rồi..."

"Tất nhiên coi một đỉnh cao không thể đạt đến, Ainz-sama, là mục tiêu không chỉ là một hành động bất kính mà còn là cực kì ngu ngốc. Nhưng dù có thế, ta cho rằng chúng ta nên gắng sức tiếp cận tài năng của Ainz-sama. Có lẽ là sai lầm khi bắt ép cô ấy như thế, nhưng muốn đứng trên địa vị cao, nỗ lực là điều thiết yếu với cô ấy."

Yuri thở dài một hơi. Lý do này thật sự không có một kẽ hở.

Nếu mọi chuyện đã vậy thì Yuri cũng không muốn nhiều lời thêm.

"Nhưng mà - thật sự chỉ có vậy sao?

Sebas nhìn thẳng vào Yuri khi ông nói những lời đó, và rồi ông nói những lời nhỏ nhẹ đến nỗi Yuri,người đứng bên cạnh ông, chỉ miễn cưỡng xác nhận được đó là giọng của ông.

"Ainz-sama đã nói rằng chúng ta có thể chào đón Tsuare như một vị khách mời của Lăng mộ ngầm vĩ đại Narazick, nhưng Tsuare đã tự mình nói với Ainz-sama rằng cô muốn làm công việc của một người hầu gái. Cũng không có gì đáng trách với một bộ phận người cho rằng những lời này là coi thường công việc người hầu gái. Trong trường hợp này, nếu Tsuare có sơ suất nào trong lúc thực hiện mệnh lệnh Ainz-sama , sự đánh giá của Người về cô ấy sẽ xuống dốc không phanh. Muốn thay đổi một đánh giá thấp là một chuyện cực kì khó khăn, bởi vậy, để cô ấy không bị vấp ngã từ những bước đầu tiên, ta không thể không cứng rắn."

Yuri nhíu mày ở trong lòng.

Huấn luyện Tuare nghiêm khắc vì lý do này, nó đồng nghĩa với việc phía Narazick có vấn đề.

Tuy rằng Chúa tể đã ra lệnh rằng Tuare sẽ trở thành một người làm trong Narazick, nhưng Yuri đã nghe Lupusregina nói rằng có một đường ngăn cách tinh tế giữa cô ấy và những người hầu gái chính thức khác. Những người hầu gái chính thức coi Tuare là một người ngoài đã cướp đi phần công việc cao quý của họ.

Đương nhiên vì có mệnh lệnh, bọn họ không đối xử lạnh lùng với Tuare hay xem thường cô ấy, nhưng những suy nghĩ trong lòng sẽ mơ hồ biểu hiện ra ngoài trong lúc họ cư xử với Tuare . Bởi vậy em mới chú ý được, đó là những gì em gái của cô nói.

Nếu như có Pestonya ở đây, cô ấy có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên. Nhưng tiếc là cô ấy đã bị tống giam và bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Tuare.

Nó cứ như thể Tsuare đã thay thế vị trí của Pestonya . Và đó có thể là nguyên nhân dẫn tới sự khó chịu của những người hầu gái chính thức.

Yuri tuy rằng không còn gì để nói những cô vẫn hướng về Sebas đưa ra một ý kiến.

"Thuộc hạ hiểu rõ rồi, nhưng cho cô ấy nghỉ một chút sẽ tốt hơn. Yamaiko-sama đã từng nói rằng cố gắng nhồi nhét quá nhiều sẽ đem đến kết quả không tốt."

"Yamaiko-sama đã nói thế sao...Nhưng mà chúng ta có thể loại bỏ được sự mệt mỏi với sức mạnh của mình...Nếu Yamaiko-sama đã nói thế...Được rồi, Tuare, hãy nghĩ một chút đi. Ngồi nghỉ trên chiếc ghế đằng kia."

" -Vâng."

Yuri cùng Sebas nhìn bóng lưng Tuare, người đang đi về phía chiếc ghế.

"Dáng đi của cô ấy trông đẹp hơn trước rất nhiều rồi."

"Rất cảm ơn, những điều này đều nhờ có Yuri."

"Không có chuyện vậy đâu, kết quả này là do sự nỗ lực của cô ấy. Tiện thể thì tiếp đến sẽ tiến hành huấn luyện gì cho cô ấy?"

Yuri chỉ được nhờ hướng dẫn cách di chuyển, còn những chuyện khác là người khác tới dạy.

"Những việc liên quan tới dọn dẹp do Eclair dạy."

"Hả, anh ta lo việc đó sao?"

Ông ta là ứng cử viên hoàn mỹ cho việc dạy ai đó việc quét dọn, Yuri cảm thấy có một chút tiếc nuối.

Cô rất thích thú với việc dạy người khác. Tuy rằng cô không đến nỗi cướp đi công việc của người khác những nếu được nhờ vả thì cô sẽ vui vẻ nhận nó.

Đây có lẽ là sự kì vọng của Yamaiko-sama dành cho mình.

Tuy rằng hiện tại không có cách nào gặp mặt người đó, nhưng các chi tiết liên quan đến vị Chúa tể sáng tạo ra mình làm Yuri cảm động, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Yuri nhìn Sebas, người đứng ở cạnh cô, lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong túi áo trước ngực ra.

"Yuri, chúng ta còn lúc nữa mới đến giờ hẹn Eclair.."

"Ngày hôm nay kết thúc tại đây thì tốt hơn. Gượng ép bản thân trong lúc cơ thể mệt mỏi có thể tạo thành một thói quen xấu. Nếu đã tạo thành thói quen cho cơ thể thì mọi cố gắng từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ bể."

Yuri nhún nhún đôi vai của cô

"...Khi đã thành thói quen thì không phải rất khó để thay đổi sao?"

Sebas hơi cúi đầu để thể hiện sự cảm ơn của ông ấy. Sau đó, nghe được đoạn đối thoại của hai người kia, Tuare, người vốn định đứng dậy cám ơn nhưng được Yuri giơ tay ngăn lại, cúi đầu ngỏ ý cám ơn.

Yuri liếc mắt nhìn đôi găng tay Tsuare đang đeo.

Chúng khá giống đôi găng tay của Sebas. Nếu như tính năng của nó cũng giống vậy, thì nó sẽ là một vật phẩm ma thuật có khả năng giảm bớt thương tổn nguyên tố của lửa, băng, acid, v.v... Tuy rằng nó nhiều lằm chỉ có sức mạnh như các món vật phẩm tiêu hao, nhưng thực tế là Sebas đã đưa cho cô ấy một món đồ mà Chúa tể ban tặng ông ấy, nên nói cách khác Sebas rất quan tâm tới Tsuare.

Không. Yuri ngay lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình.

Với cách ông ấy lo lắng về những người xung quanh nhìn vào Tsuare như thế nào, thì ngay lúc bắt đầu, ông ấy đã cẩn thận suy nghĩ cho cô ấy ở trong lòng.

Là do ngài ấy nhận được mệnh lệnh của Chúa tể tối cao hay vì một vài lý do nào khác?

Nhìn thấy chiếc khăn tay màu trắng lộ ra ngoài bộ trang phục hầu gái của Tsuare, khóe miệng Yuri hơi dịu xuống

Hỏi tiếp sẽ thực sự không nhạy cảm.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Pleiades Day-Vol 2

Yuri trở lại phòng của cô ấy - hay đúng hơn là trở lại một trong những căn phòng được giao cho các hầu gái chiến đấu. Căn phòng này bao gồm phòng ngủ, phòng chờ dành cho khách, phòng tắm, phòng vệ sinh và một vài phòng tiện ích khác. Sẽ dễ hiểu hơn nếu hình dung nơi này như một căn phòng thu nhỏ của các Chúa tể tối cao.

Phòng ngủ khá rộng rãi, cho dù đặt ba chiếc giường đôi vào trong đó cũng không tạo ra cảm giác chật chội. Phòng khách gồm một bàn ăn và một chiếc ghế sofa dài, cùng với những chiếc ghế đơn đủ cho 6 người ngồi.

Có tất cả ba hầu gái chiến đấu sống trong căn phòng này.

Bọn họ là Yuri Alpha, Lupusregina Beta và Narberal Gamma.

Sát vách căn phòng này là một căn phòng khác có cùng kích thước, nó được sử dụng làm nơi ở cho CZ2128 Delta, Solution Epsilon và Entoma Vasilisa Zeta. Nhắc tới thì, Shizu và Entoma cũng có phòng riêng bên ngoài Tầng 9, nhưng bởi ngủ một mình thật nhàm chán nên họ hay ngủ lại ở phòng Yuri hay Solution.

Yuri tựa lưng vào chiếc ghế sofa được thiết kế phong cách và cố gắng xua tan những lo lắng. Nhưng vì cô là undead, nên cô không thể cảm thấy mệt mỏi dù sự lo lắng có lớn cỡ nào.

Điều này thật tệ. . . không còn công việc nào dành cho mình nữa. . . mình nên làm gì bây giờ. . .

Nhiệm vụ duy nhất của cô trong ngày hôm nay là việc huấn luyện cho Tsuare mà cô vừa hoàn thành.

Cô xem lại bảng kế hoạch của mình, nhưng trên đó không còn kế hoạch nào khác dành cho cô. Tất nhiên, nó không phải do cô cố ý sắp xếp . Nói cách khác, những gì chờ đợi cô trong vài giờ tới sẽ là địa ngục buồn chán.

Không phải là do lịch làm việc của ngày hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng, mà có quá nhiều khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các công việc. Vì vậy, đối với Yuri Alpha, một hầu gái chiến đấu, cô luôn không có gì để làm trong những khoảng thời gian dài

Không, nói cô ấy không có gì để làm là sai lầm.

Những hầu gái chiến đấu của Tầng 9, những người được tạo ra để bảo vệ Tầng 10 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, tuần tra và chuẩn bị để đối phó những kẻ xâm nhập vào bất kỳ lúc nào đã hoàn thành nhiệm vụ chính mà những người sáng tạo dành cho họ.

Tuy nhiên-

Không kẻ nào trên thế giới này có thể xâm nhập được vào Tầng này.

Thật vậy, cho dù là những tồn tại sánh ngang với các Chúa tể tối cao tập hợp thành nhóm để tấn công nơi này, cũng không có bất kỳ ai có thể tiến vào nơi linh thiêng nhất trong những nơi linh thiêng. Pháo đài bất khả chiến bại nhất trong tất cả các pháo đài bất khả chiến bại. Canh gác nơi đây với việc không làm gì cũng không khác nhau mấy.

Nói thực, Yuri hơi cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại của mình.

Có quá nhiều thời giản rảnh, không, nói đúng hơn là có nhiều thời gian nghỉ giữa các công việc, mình cần nghĩ nhiều hơn về những việc cần làm.

Trong tất cả những nhiệm vụ được giao cho các hầu gái chiến đấu, nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhất để thực hiện và làm cho họ thỏa mãn nhất là làm việc ở ngôi nhà gỗ trên mặt đất. Tuy nhiên, do mệnh lệnh thay phiên làm việc và nghỉ ngơi- mà hôm nay là đến lượt Entoma - nên bọn họ không được làm việc ở đó thường xuyên. Yuri vừa hoàn thành ca trực của cô hai ngày trước, vì vậy cô sẽ phải chờ thêm hai người nữa - có hai người không được phân công nhiệm vụ này - trước khi đến lượt của cô.

Vì thế để tận dụng tất cả khoảng thời gian này, Yuri đã kiếm thêm các công việc khác để làm, nhưng tiếc là cô không tìm thấy bất cứ điều gì như thế ở Tầng 9.

Ví dụ như liệu cô có thể đứng bảo vệ dọc theo hành lang hay không. Vấn đề là bảo vệ hành lang bây giờ đã được các thuộc hạ dưới quyền Cocytus xử lý. Nếu cô làm vậy, rất nhiều khả năng nó sẽ bị người khác cho rằng là không tín nhiệm các thuộc hạ của Cocytus. Nó như là gián tiếp xúc phạm Cocytus.

Cô ấy biết đây chỉ là sự ích kỷ của mình, nhưng cơ thể của cô nói với cô rằng cô muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa và đổ thật nhiêu mồ hôi, mặc dù các undead không thể đổ mồ hôi.

Thật sự không có gì để làm sao. . . Mình ghen tị với những người giúp việc bình thường. . .

Nếu như công việc 'chủ yếu' - chiến đấu không có gì để làm, vậy thì cô sẽ tìm công tác 'thứ yếu'- công việc của một người hầu gái để làm.

Tuy nhiên, nếu cô làm điều đó, nó sẽ dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng.

Ở Nazarick ngoài các hầu gái chiến đấu, còn có những người được gọi là người hầu gái bình thường.

Đối với họ, công việc của người giúp việc là nhiệm vụ chính của họ. Họ là lực lượng chủ yếu chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ đó . Vì thế, sẽ thật kỳ lạ nếu như những thứ họ làm không xoay quanh những việc đó. Nếu có ai hỏi vì sao, thì bọn họ chỉ cần trả lời đơn giản là những đấng tối cao đã tạo ra họ như vậy.

Nói cách khác, nếu Yuri tìm được bất kỳ công việc nào cô có thể làm thì rất có khả năng công việc đó đã được giao cho người khác. Ngược lại, nếu công việc đó chưa được giao cho ai thì hẳn đằng sau nó có lý do đặc biệt.

Với những lý do trên, nếu Yuri làm những nhiệm vụ đó, cô chẳng khác nào đoạt mất công việc của bọn họ. Tất nhiên nếu cô thực sự làm điều đó, họ cũng sẽ không thể hiện sự bất mãn nào của họ với cô. Nhưng khi Yuri tự đặt mình vào vị trí của họ và nghĩ tới việc nếu như công việc của chính cô bị ai đó cướp mất, cô ngay lập tức không muốn làm như vậy.

Yuri một lần nữa nghĩ về hai người đang bị giam trong ngục.

Nếu việc phục vụ Nazarick đến hơi thở cuối cùng là niềm vui lớn nhất họ có thể tưởng tượng, thì việc bị coi là phản bội lại Nazarick sẽ là sự tra tấn khủng khiếp nhất dành cho họ. Nó thật là một sự mỉa mai dành cho cô, là một người tự do, cô lại có thể hiểu được những cảm nhận của hai người kia.

"Haa..."

Từ trong đáy lòng, Yuri thở ra sự không hài lòng đang lấp đầy trong cô.

-Crunch crunch.

"Aiyaya, chuyện gì thế này, Yuri-nee? Chị bị đau bụng à?"

Người nói chuyện với Yuri bằng giọng điệu giản dị này là một trong những người em gái của cô ấy, Lupusregina Beta.

Lupusregina nở một nụ cười như mọi khi, nhưng sự thật là cô hỏi câu hỏi đó trong khi biết rõ Yuri là một undead, nên đó chắc chắn là để trêu chọc Yuri.

Yuri nheo mắt lại và trừng mắt về đằng sau .

Và khi đối mặt với nụ cười ngây thơ hồn nhiên, cô lại thở dài.

"Uwah~ Sao chị lại thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em gái mình. Thật quá đáng mà."

"Chị thực sự ghen tỵ với em đấy..."

Người ta gần như có thể nhìn thấy những dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu của Lupusregina.

Lý do mà Yuri ghen tỵ với Lupusregina không phải tính cách hồn nhiên của cô ấy, mà công việc của cô ấy phụ trách.

Lupusregina là một trong những hầu gái chiến đấu bận rộn. Công việc của cô ấy là bảo vệ làng Carne - mặc dù cô nghĩ rằng từ "làng" không còn phù hợp để mô tả một thứ có quy mô như vậy nữa - và duy trì an ninh của nó. Chính xác hơn, mục đích cô ấy là quan sát và cảnh giác trong khi ngăn chặn các công nghệ được phát triển trong làng bị tiết lộ ra bên ngoài, tất cả những thứ này đều là những nhiệm vụ muôn màu muôn vẻ.

Mình chắc rằng con bé cảm thấy công việc của nó làm rất có ý nghĩa.

Ánh mắt Yuri sau đó quay sang nhìn một người em khác của cô, người cũng được giao một nhiệm vụ có ý nghĩa như vậy.

Cô em gái của cô đã hơi nhếch đôi môi của mình lên- Narberal Gamma.

Cô ấy ngồi yên trên ghế sofa như một pho tượng kể từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, miệng cô hơi hé ra khi nhìn vào khoảng không. Mái tóc đuôi ngựa thường ngày tràn đầy năng lượng giờ rủ xuống như không có sự sống.

Crunch crunch

"Nar-chan, sao vậy?"

"Không có gì, em nghĩ là em chỉ đang ngẩn người một chút thôi."

Trong khi hai người nói chuyện, đôi mắt của Narberal vẫn cố định nhìn vào khoảng không, điều đó làm mọi người nghĩ rằng đang có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy.

Lông mày của Yuri co rúm lại.

Là một hầu gái chiến đấu thì phải có cư xử sao cho phù hợp, kể cả khi đang ở trong phòng riêng của mình .Tuy nhiên, trước khi Yuri định nói bất cứ điều gì, Lupusregina đã lên tiếng trước.

"Được rồi, nó là điều mà chúng ta không thể giúp được. Bởi vì cô ấy đang trong kì nghỉ."

"Trước đây em ấy có giống thế này đâu?"

"Dù sao nhiệm vụ của Nar-chan là bảo vệ cho Ainz-sama. Lúc ở bên ngoài, em ấy phải bảo đảm không có bất cứ kẻ nào dám thái độ vô lễ với Ainz-sama, hơn nữa em ấy còn phải quyết định xem có nên lập tức tiêu diệt những kẻ đã vô lễ với Ainz-sama hay không và tập trung tinh thầnđể cảnh giới kẻ địch, vì vậy có lẽ thần kinh của Nar-chan vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng? Chỉ khi nào ở một nơi an toàn thì em ấy mới cho phép mình được thư giãn, vì vậy đó là chuyện mà chúng ta không thể giúp đỡ. Ngoài ra, khuôn mặt của em ấy thật ra rất bình thường đối với chủng tộc của em ấy."

Cô nhớ lại khuôn mặt của Thủ Vệ trông coi Bảo Vật Điện. Thật vậy, khuôn mặt hiện giờ của Narberal có chút giống như vậy.

Yuri ném hai khuôn mặt đang chồng chéo lên nhau trong đầu ra ngoài.

Nói đi nói lại, nếu như mình nói rằng thái độ của Narberal không phù hợp với thái độ mà một hầu gái chiến đấu được phép có, vậy thì việc mình hay thở dài chẳng phải càng không phù hợp sao? Mình không lên làm những điều như vậy.

Sebas cũng đã nói là "Khi trở thành cấp trên của những người khác thì người đó nên trở thành tấm gương cho những người cấp dưới noi theo". Là chị cả của mọi người, và là đội phó, cô phải trở thành một tấm gương, một hình mẫu cho những người em gái của mình.

Bởi Chúa tể tối cao đã sáng tạo Yuri là người lớn tuổi nhất trong các chị em, vậy nên Yuri có trách nhiệm phải cố gắng hết sức để trở thành một người chị cả hoàn hảo. Điều đó vừa thể hiện lòng trung thành của cô, vừa thể hiện sự kính trọng đối với đấng tối cao đã sáng tạo ra mình, Yamaiko.

Tuy nhiên - cô phải làm điều đó như thế nào?

-Crunch crunch

"Yuri-nee, chị vừa nãy trông khá đáng ngờ. Chị đang làm gì thế?"

Sau khi cân nhắc có hay không đưa ra một câu trả lời thẳng thắn, Yuri quyết định dùng câu hỏi của Lupusregina để nói ra suy nghĩ của mình. Có thể nói là cô ấy muốn mượn tay..ừm đúng hơn là vuốt của Lupusregina.

"...Chị không có nhiệm vụ để làm."

"Ahh~"

Lupusregina nhìn Yuri như thể cô ấy thấy một người tị nạn đang đói bụng từ phía xa.

Lông mày của Yuri giật giật nhưng cô dùng lực kiềm chế nó xuống. Cô là một người làm việc theo mệnh lệnh của Chúa tể tối cao. Bản thân nhàn rỗi lúc này của cô căn bản không thể nào so sánh được. Cô ấy hiểu rõ vị trí của mình.

"Yuri-nee, không phải chị đã đi cùng Ainz-sama đến Bảo Vật Điện sao?"

"...chỉ một lần."

"Sau đó thì sao?"

"...tất cả chỉ có vậy"

"Ah~"

Lupusregina nhìn vào trong không trung. Thật kỳ lạ, đó cũng là nơi Narberal đang nhìn vào.

Hm hm...Có phải ở đó có một thứ mà chỉ những người không làm được việc là không thể nhìn thấy được..?

-Crunch crunch.

"...vậy từ nãy đến giờ em đang ăn cái gì thế?"

"Oh, cái này sao? Chị cắt mỏng khoai tây ra sau đó chiên chúng lên và rắc một ít muối lên chúng. Em đã yêu cầu đầu bếp làm những thứ này -chúng rất ngon miệng."

Lupusregina lấy ra một ít lát khoai tây từ trong túi ra, cho nó vào miệng, và ăn.

Crunch crunch.

Chúng tạo ra một âm thanh sống động, sắc nét.

Không, sự thật là cô biết Lupusregina đang ăn gì. Yuri không thể hấp thụ đồ ăn, nhưng cô có thể nấu ăn. Tuy rằng cô không thể tạo ra những món ăn có hiệu quả đặc biệt khi dùng các nguyên liệu nấu ăn đặc biệt, nhưng nếu về các món ăn bình thường thì cô có thể làm bât cứ món gì.

Đó là điều khiến cô hỏi câu hỏi đó-

"-Vừa đứng vừa ăn không duyên dáng chút nào và các mảnh vụn có thể rơi vãi khắp nơi. Phải nhớ dọn dẹp sau khi ăn xong"

Những người giúp việc khác không có trách nhiệm làm sạch căn phòng này. Vì thế, Yuri và những người khác thay phiên nhau dọn dẹp căn phòng này. Thêm nữa, căn phòng này về cơ bản đã được Yuri dọn dẹp giúp hai người kia khi họ ra ngoài làm việc. Lý do họ không để những người hầu gái khác dọn dẹp ở đây bởi vì họ không muốn ai khác làm công việc của mình, nhưng trên hết niềm tự hào của họ không cho phép người khác làm sạch những căn phòng đã được giao cho mình.

Vì vậy, mệnh lệnh để người làm bẩn căn phòng đi quét dọn là đương nhiên. Kể cả những người nhận được những mệnh lệnh của chúa tể tối cao và bận rộn cả ngày với công việc .

Ngoài ra, việc có người ăn thứ gì đó gây ra tiếng lạo xạo trong khi mình đang phiền não làm cho Yuri bực bội, cảm giác như cô đã bị coi thường.

Đây là sự nhắc nhở của Yuri dành cho Lupusregina, người đã làm cho một undead như cô cảm thấy như vậy.

"Okie~"

-Crunch crunch.

Trong lòng Yuri tuôn ra một tia cảm xúc tức giận.

-Mình thề là mình sẽ ném thẳng con dao bằng bạc vào em ấy.

Lupusregina là Werewolf, và cô ấy sẽ yếu đi khi tiếp xúc với bạc và những kim loại có tính chất tương tự, ngoài ra cô cũng sở hữu sức mạnh đề kháng các loại kim kim khác.

Ví dụ, nếu như với vũ khí bằng bạc thì cô ấy phải chịu thêm 25 điểm sát thương, trong khi các loại vũ khí làm từ kim loại khác thì bị giảm đi 10 điểm sát thương. Sát thương cuối cùng được tính toán sau khi trừ đi sức phòng thủ và do đó nếu như giá trị của nó là 0 thì ngay cả vũ khí bạc cũng không thể làm tổn thương đến cô. Vì vậy kể cả khi ném nhẹ một con dao bạc về phía cô ấy, nó cũng không thể gây ra bấy kỳ tổn thương nào.

Tuy nhiên, bạc là kim loại mà Lupusregina ghét nhất. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi cô cũng cảm thấy kinh tởm. Có thể nói đó là kim loại tốt nhất để trừng phạt cô ấy.

Có vẻ cô ấy đã sử dụng kỹ năng đặc thù của mình ' bản năng động vật' để nhận ra suy nghĩ của Yuri, vì thế cô ấy hoảng hốt, vội vàng kêu lên.

"Chờ chút! Cho em nghỉ ngơi một chút khi không có nhiệm vụ. Em sẽ nói chuyện nghiêm túc khi đứng trước Ainz-sama, em là một cô gái có trách nhiệm, chị biết mà."

Một cô gái có trách nhiệm, Yuri lập tức nhăn mặt khi nghe những lời nói của cô, nhưng sau khi nghĩ Lupusregina đã làm việc chăm chỉ hơn so với mình, cô ấy không nói gì thêm nữa.

Mình muốn làm nhiều việc hơn nữa. Không, Yuri. Làm thế nào mình lại ganh tỵ với cô gái này?

Yuri tốt đánh bại Yuri xấu xa trong trái tim mình. Sau đó, cô cảm giác có thứ gì đó đang kết nối đồng thời nghe thấy một giọng nói.

『-Yuri Alpha.』

Không có ai ở Nazarick không nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

"A-Ainz-sama!"

Yuri quỳ gối xuống để phù hợp tư thế chào hỏi.

Tất nhiên, chủ nhân của cô không có ở đây và cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên, cô ấy không thể thể hiện thái độ thiếu lễ phép với giọng nói của chủ nhân.

『...Ta có một yêu cầu dành cho ngươi. Hãy đi đến căn phòng của ta ... ahem, căn phòng ở Nazarick.』

"Một yêu cầu dành cho thuộc hạ?" Người cai trị tuyệt đối của cô không nói thêm bất cứ điều gì với Yuri Alpha. Tất cả những gì ngài ấy cần làm là đưa ra mệnh lệnh. "Thuộc hạ sẽ đến đó ngay lập tức!"

『-Umu. Và nhanh lên.』

Sau khi nói xong, [Message] liền kết thúc.

"Là từ Ainz-sama sao?"

"Đúng vậy, ngài nói rằng ngài có một yêu cầu dành cho chị."

Ngay cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự căng thẳng và nhiệt tình của bản thân. Nó làm khuôn mặt cô như bị đông cứng lại.

Cô là một undead, những cảm xúc mạnh mẽ của cô nên bị đè nén xuống, tuy nhiên sự hăng hái vẫn tuôn trào không dứt trong cô.

Ngay lúc này, cô giống với Shalltear.

Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vui mừng dù rằng cô là undead. Tuy rằng đây có khả năng là trạng thái bất thường như [Blood Frenzy], cô không thể đưa ra kết luận được.

Thậm chí trong những undead cũng có thể chia thành dạng có những cảm xúc rõ ràng và dạng không thể. Để điều tra rõ điều này, Tổng quản Thủ Vệ Albedo đã đích thân -hình như thế - tiến hành thực nghiệm kiểm tra vấn đề này.

Cô ấy đã tập hợp những quái vật đánh thuê cao cấp hệ undead, những undead được tạo bởi những kỹ năng của Chúa tể tối cao, cũng như những undead cấp thấp được tự động sinh ra ở Nazarick để thu thập các loại dữ liệu từ tất cả bọn chúng. Yuri cũng đã tham gia vào thí nghiệm đó.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm được bắt đầu với một thí nghiệm đặc biệt dành cho Shalltear, song nó đã gây ra một xung đột bất ngờ giữa Albedo và Shalltear và xung đột đó nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát. Cuối cùng cuộc thí nghiệm kết thúc mà không có một kết luận rõ ràng nào cả. Sau đó, trong buổi phân tích những kết quả nghiên cứu, Yuri đã hỏi thăm kết quả nghiên cứu với tư cách là một người tham gia thực nghiệm. Từ chỗ Albedo, người đang bị trừng phạt bằng việc dọn dẹp với một cây lau nhà, nói là rất khó để đưa ra một kết luận do thiếu thông tin về các undead cấp cao trong thế giới này, do đó kế hoạch này đã bị tạm hoãn.

Yuri mơ hồ nhớ Demiurge đã nói rằng nghiên cứu đã được bắt đầu lại tại một nơi khác, có lẽ có thể có các undead có những cảm xúc mạnh mẽ.

Lúc đó, liệu cô có thể bày tỏ cảm xúc của mình mạnh mẽ hơn?

Và liệu đó có phải là một điều tốt?

Cô không biết làm gì nếu cảm xúc lo lắng hoặc chờ mong trỗi dậy ở trong lòng cô, nhưng Yuri đã khóa chặt những vẫn đề này vào suy nghĩ cá nhân của mình. Tiếp theo cô sẽ xuất hiện trước Chúa tể tối cao, và cô phải tập chung hết mình vào việc này.

"-Chị đi luôn đây. Chị không nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng nếu có thì có thể chị sẽ nhờ các em giúp."

"Kay~"

"Em hiểu rồi. Đi thong thả, Yuri-nee."

Narberal ngăn Lupusregina lại khi cô ấy định giơ ngón tay cái bám đầy dầu từ những miếng khoai tây.

Bầu không khí thoải mái xung quanh cô từ nãy đến giờ đã biến mất.

Nụ cười mờ nhạt của Narberal đã trở về bình thường. Mái tóc đuôi ngựa của cô vẫn hơi rủ xuống, nhưng người ta có thể nói nó vẫn luôn như thế. Được dành thời gian cho đấng tối cao là một điều đặc biệt.

"Oi, oi, vừa nãy chị nói với em à!"

Phớt lờ giọng nói của cô em gái truyền đến từ phía sau, Yuri bước tiếp.

Hành động đó của cô không mang theo ý nghĩa đặc biệt nào cả.

Cô ấy đã được Chúa tể tối cao triệu tập, vì thế dành thêm thời gian trò chuyện với em gái cô là một sự lãng phí. Nó tuyệt đối không phải vì cô ấy cảm thấy tức giận với vẻ mặt tươi cười của đứa em gái của mình.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Pleiades Day-Vol 3

Yuri Alpha đến trước cửa phòng của Vô Thượng Chí Tôn. Hai bên là những quân lính côn trùng của Cocytus được chỉ định làm lính gác, họ vẫn giữ nguyên vị trí của họ. Họ là những người có cấp độ cao hơn Yuri, điều đó không có gì cần lo lắng cả. Quan trọng hơn trái tim của Yuri đang tập trung vào môt hướng, cánh cửa to và dày phía trước mặt cô.

Cô thở ra - Tất nhiên, Yuri không cần phải thở, cô chỉ hành động như cô đang thở - và hít vào. Sau đó cô chuyển động vai mình lên xuống, làm như vậy để giảm căng thẳng.

Cô ấy lo lắ́ng không phải vì một lý do chính đáng, chẳng hạn như đột nhiên được triệu tập đế́n phòng của một đấng tối cao. Nó là một lý do không tốt.

Sự lo lắ́ng đó bởi vì cô không nghĩ ra lý do tại sao mình lại được chọn trong tất cả những người bên trong Nazarick, có những người mạnh mẽ và tài giỏi hơn cô. Có nhiều khả năng là ngài ấy muốn nói điều gì đó liên quan trực tiếp đến công việc của cô, là trợ lý quản gia quản lý nhóm bảy hầu gái chiến đấu. Tuy nhiên, Yuri cảm thấy có nhiều khả năng đấng tối cao sẽ khiển trách cô vì sự lười biếng của mình.

Trong đầu cô đã xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, và chúng làm những bước chân của Yuri nặng nề. Dù câu trả lời là gì, thì cô sẽ tìm ra sau khi cánh cửa này mở ra.

Yuri đưa tay ra gõ cửa.

Sau đó,người hầu gái bình thường Decrement ló đầu ra. Cô ấy là người được phân công làm nhiệm vụ ngày hôm nay.

Cô là một người giúp viêc có mái tóc cắt ngắn, toát lên tính cách năng động.

Đôi mắt tinh khiết và ngây thơ của cô ấy luôn lấp lánh, và những cử động của cô ấy dễ thương như một con vật nhỏ, đưa một nụ cười thường thấy hướng đến gương mặt của Yuri. Đặc biêt, cô hầu gái thường Increment - người mà cũng được tạo ra bởi các Đấng Tối Cao - tạo một cảm giác gần gũi phía sau lưng Yuri, khi nghĩ về điều đó Yuri cảm thấy ấm áp.

Tuy nhiên, bầu không khí tràn đầy năng lượng của Decrement hiện đã biến mất. Sẽ không chính xác khi Yuri lo lắng cho sự thay đổi của cô ấy ngày hôm nay. Khuôn mặt hơi tái xanh của cô ấy truyền đạt cho Yuri một cảm giác sợ hãi.

Có thứ gì đó lạnh chảy xuống sau lưng .Trái tim của Yuri không ngừng dao động.

Phải chăng chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra trước khi Yuri đến đây?

Tuy nhiên, khi cô xác nhận người đến là Yuri, một chút nhẹ nhõm xuất hiện trong mắt của Decrement, và cô lấy lại được chút bình tĩnh. Tại sao một cô hầu gái người phải che dấu những cảm xúc lại không có cách nào khác ngoài bộc lộ chúng ra?

Cái nhìn trên khuôn mặt của Decrement ngụ ý rằng tình huống ngược lại với những gì Yuri tưởng tượng.

Bất kể tình huống trong phòng là gì,sự xuất hiện của Yuri đã khiến cho Decrement cảm thấy thoải mái. Nói cách khác sự xuất hiện của Yuri đã cứu Decrement.

"Tôi là Yuri Alpha. Tôi có mặt ở đây để đáp lại lệnh triệu tập của chúa tể tối cao Ainz-sama."

"Tôi hiểu rồi. Làm ơn đợi chút"

Như đã nghĩ, giọng nói của cô mang một chút nhẹ nhõm bên trong.

Cánh cửa trước mặt Yuri đóng lại. Tất nhiên, Decrement vẫn đang chờ chỉ dẫn từ chủ nhân của cô ấy bên trong căn phòng.

Yuri kiểm tra giọng của mình, cô chuẩn bị cho bất cứ điều gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa .

Decrement mở cánh cửa ra thêm một lần nữa.

"Ainz-sama đã có cho phép. Làm ơn hãy vào."

Dường như cô ấy đã được thúc giục bởi giọng nói bình tĩnh của Decrement, Yuri tiến vào.

Ánh mắt của Yuri hướng vào chủ nhân của cô ấy, trong khi cô ấy nhìn sâu vào căn phòng mà không di chuyển ánh mắt - tình thế đã nguy cấp, và khi Yuri nhận ra chuyện gì đã xảy ra mặt cô biến đổi một chút.

Không ngạc nhiên khi Decrement có khuôn mặt như vậy trước đó. Cùng được tạo ra bởi các đấng tối cao, sẽ rất tự nhiên khi họ có cùng một biểu hiện khuôn mặt tương tự như vậy khi họ lo lắng.

Tuy nhiên, Yuri cố gắng vượt qua điều đó, cô bước qua cánh cửa và tiến đến trước mặt chủ nhân của mình.

"--Người hầu của ngài, Yuri Alpha, đã đến để đáp ứng với lệnh triệu tập của ngài, Ainz-sama."

Yuri cúi đầu, và Ainz trả lời ngay lập tức, như thể anh ấy muốn cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.

"Mm. Ngươi đến vừa đúng lúc, Yuri."

Chủ nhân chậm rãi đưa những ngón tay lên trước miệng của mình.

"Ngươi biết ta gọi ngươi đến để nói về việc gì không?"

"Nếu ngài cho phép người hầu của ngài được đoán..."

Có điều gì đó làm Yuri bị thôi thúc nhìn vào một góc căn phòng, nhưng cô đã cố kháng cự lại điều đó.

"...Cứ làm vây đi. Tốt, nó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn."

Yuri biết ánh mắt chủ nhân đang rời khỏi người cô, tới vị trí góc căn phòng mà trước đó Yuri đã cố gắng bỏ qua.

Yuri củng cố quyết tâm của mình, và nói.

"Liệu nó có liên quan đến vấn đề đó?"

Ở góc phòng đó là cô em gái của Yuri, Solution Epsilon.

Vì một lý do nào đó, cô ấy đang phải quỳ ở đó.

Thực tế cô ấy phải quỳ như vậy trong phòng của một đấng tối cao đồng nghĩa với việc cô ấy đã làm điều gì đó đáng bị quở trách.

Yuri là undead, nhưng đột nhiên cô cảm thấy bụng mình bị đau.

"...C-Chuyện gì đã xảy ra, đứa em của thuộc hạ đã gây ra chuyện gì?"

"Umu..."

Đấng tối cao từ từ đứng dậy. Sau đó, anh quay lưng lại với Yuri. Sau khi nhìn lên trần nhà một lúc, anh quay lại và bắt đầu nói.

"Solution đã mang Miyoshi-kun của ta đi, Không, phải là Miyoshi - Ta không biết ngươi có biết đang có chuyện gì không, nên ta sẽ nhanh chóng giải thích, Miyoshi là một Sapphire Slime được ta sử dụng cho một vài mục đích nhất định, và cô ấy đã dấu nó ở đâu đó. Ta cũng đã hỏi cô ấy, những cô ấy vẫn không chịu nói. Vì thế, ta gọi ngươi tới đây."

"Aieee!"

Một tiếng kêu như người bị bóp cổ thoát ra từ miệng của Yuri.

Đây thật sự là một tội lỗi khủng khiếp. Sẽ không ngạc nhiên nếu một người bị kết tội vì tội lỗi đó. Không, nó là tội lỗi mà hình phạt là phải bị tiêu diệt ngay lập tức mà không cần phải đặt ra bất kỳ câu hỏi nào. Kể từ khi Solution phạm tội nghiêm trọng như vậy, Yuri thậm chí không thể cầu xin sự khoan hồng thay cho cô ấy.

Yuri thu hết sự can đảm của mình để nói.

"...Nếu cô ấy phải bị thẩm vấn, thuộc hạ của ngài cho rằng Neuronist-sama là người thích hợp hơn mình."

Yuri cố gắng hết sức để giữ những giọt nước mắt mà một undead không nên có, thoát ra khỏi mắt.

Cô có khi phải kết thúc mối quan hệ chị em giữa họ. Đây là quyết định đúng đắn đối với những người có thái độ bất kính với Đấng Tối Cao.

"...Ta sẽ không làm như vậy. Nếu ta muốn điều tra chuyện này, ta chỉ cần xem lại những ký ức của cô ấy."

"Vâng!"

Thật vậy, điều đó là chính xác.Điều đó có nghĩa, lý do cô ấy được gọi đến đây là để thực hiện trách nhiệm của một người chị cả, để khiến cho Solution phải thú nhận kể cả khi cô phải sử dụng những phương pháp khắc nghiệt.

"--Thuộc hạ đã hiểu!".

Trái tim của Yuri đông cứng lại.

Solution là một Smile. Vì vậy, cô ấy rất giỏi đối phó các cuộc tấn công vật lý, và cô còn sở hữu một sức đề kháng đặc biệt mạnh mẽ đối với những đòn đấm hoặc cắt. Tuy nhiên, những đòn đập có thể làm bị thương cô ấy.

Yuri kích hoạt găng tay, để nó bao bọc nắm đấm của cô. Sau đó, cô bước tới gần Solution.

"..Chờ đã."

Khoảnh khắc ấy, Đấng Tối Cao của cô đưa ra một mệnh lệnh.

"Có vấn đề gì sao, Ainz-sama?"

"Yuri, ngươi đang có ý định làm gì vậy?"

"Người hầu của ngài đã có kế hoạch để tra hỏi Solution."

"...Umu. Vậy, tại sao ngươi lại kích hoạt găng tay để bọc nắm tay lại?"

Yuri hiểu ra ý định chủ nhân mình, và sau đó cô như bị đông cứng lại. Ý định của chủ nhân là muốn cô thực hiện việc tra hỏi bằng đôi tay trần của mình. Cô sẽ phải trực tiếp cảm nhận cảm giác đánh những đòn đánh vào người em gái mình, điều đó sẽ giày vò Yuri, người trực tiếp thực hiện nó.

"Thuộc hạ đ-đã hiểu. Nếu đó là mệnh lệnh của ngài, Ainz-sama."

Yuri đưa găng tay về trạng thái ban đầu. Chủ nhân tối cao của cô lẩm bẩm và gật đầu, sau đó nghiêng đầu của ngài ấy.

"Hm?...Ta cảm thấy câu hỏi của ta giống như vẫn chưa được trả lời, nhưng nếu ngươi đã hiểu, thì hãy làm mọi thứ thật đơn giản. Thôi, quên đi. Hãy bắt đầu thực hiện nó đi. Trong trường hợp này, lấy câu trả lời từ Solution, Yuri."

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Yuri đứng trước Solution. Có lẽ cô ấy biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình sau khi nhìn những hành động của Yuri, nhưng em gái của cô chỉ đơn thuần nhìn xuống dưới. Yuri giơ tay lên cao, chuẩn bị để tấn công.

"--Dừng lại!"

Mệnh lệnh của chủ nhân làm Yuri cảm thấy lo lắng, bởi vậy cơ thể cô như bị đông cứng lại, và cô quay lại nhìn.

"Ngươi...Rốt cuộc kế hoạch của người là gì?"

Yuri không hiểu câu hỏi của Chủ Nhân có ý nghĩa gì, và cô cảm thấy bối rối.

"Không, ah, theo mệnh lệnh của ngài, người hầu của ngài đã có kế hoạch để lấy được câu trả lời từ Solution..."

"...Uh...hm?...Chắc ta đã nhầm? để ta nói lại lần nữa, ngươi định làm gì để Solution trả lời ta?"

"Vâng! Người hầu định đánh cô ấy cho đến khi gần chết, và lấy câu trả lời trong khi tâm trí của cô ấy không tỉnh táo."

Sau khi nghe điều này, Chủ Nhân của cô ấy đột nhiên bị đóng băng. Sau đó, anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào Yuri.

Có phải mình đã nói sai điều gì đó? Sau đó sự căn thẳng lấp đầy Yuri, Chủ Nhân quay lưng lại với cô ấy một lần nữa.

Sau một vài giây, Chủ Nhân của cô chậm rãi nói.

"Yuri. Đó không phải là mệnh lệnh của ta. Có lẽ Solution giấu Miyoshi của ta bởi vì cô ấy tuân theo ước muốn của Herohero-san. Nó là điều gì đó mà cô ấy không thể nói cho ta .Đó là lý do vì sao ta nghĩ rằng có lẽ ngươi có thể giúp ta hỏi cô ấy câu trả lời."

"Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành c-của thuộc hạ!"

Yuri vội vã đặt hai bàn tay lên sàn nhà và cúi đầu.

Thật vậy, nếu là vì lý do đó thì em gái cô sẽ không có lỗi. Trợ lý quản gia sẽ được tha thứ bởi vì Đấng Tối Cao đã quyết định tạo ra em gái cô như vậy. Tuy nhiên, dù đó là một điều được phép nhưng không phải ai cũng thích nó.

"--Vậy là tốt rồi. Nhân tiện. Ta tin rằng ngươi đã hiểu sai mệnh lệnh của ta. Ta không tức giận về những gi Sulotion đã làm. Thay vào đó, ta thấy nó khá hấp dẫn."

Yuri nhận thấy rằng không chỉ biểu cảm của cô đã thay đổi ,mà cả Decrement và cả Solution đều thay đổi theo chiều hướng tốt.

Tại sao lại thế? Trước khi Yuri kịp hỏi, Chủ Nhân của cô đã nói trước.

"-Solution."

"...V-Vâng, Ainz-sama."

Đây là lần đầu tiên Yuri nghe thấy giọng em gái mình kể từ khi cô bước vào phòng. Giọng nói của cô ấy không giống như giọng nói của Solution mà Yuri biết.

Chủ nhân cô đi vòng qua chiếc bàn, vượt qua Yuri, và đi đến trước mặt Solution. Sau đó Chủ Nhân cô lấy ra một viên pha lê dữ liệu. Dường như anh biết được khả năng của viên pha lê này chỉ bằng cách cầm nó, nhưng những tinh thể dữ liệu đã từng xuất hiện đều trông giống nhau, chỉ có một vài class nhất định có thể phân loại được thông qua vẻ bề ngoài của chúng.

"Bây giờ ta sẽ giao cho ngươi một mệnh lệnh. Không có nghi ngờ gì item này thuộc về ta - hãy phá hủy nó."

"M-mặc dù đó là ý muốn của ngài, l-làm ơn tha lỗi cho thuộc hạ, Ainz-sama..."

Solution nói với giọng run rẩy khi nêu ý muốn từ chối việc này.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta sẽ làm việc khác."

Chủ nhân cô chỉ vào chiếc đèn chùm trên trần nhà.

"Chiếc đèn đó là một phần căn phòng của ta, nhưng ngươi hãy phá hủy nó."

"N-nhưng...."

"Sửa chữa những thiệt hại tại Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick yêu cầu cần trả một khoản lệ phí. Tuy nhiên, chúng ta có thể sửa chữa những thiệt hại có tổng giá trị nằm trong giới hạn cho phép mà không phải tốn bất kỳ một khoản nào. Đặc biệt tầng trên cùng được thiết kế với giá sửa chữa rẻ vì thực tế là kẻ xâm nhập thường cố gắng xâm chiếm tầng này, do đó ngay cả việc sửa chữa toàn bộ tầng này cũng không phải là một chi phí lớn...Ngược lại, nếu sửa chữa mọi thứ ở tầng 9 lại khá tốn kém. Hầy, những item bên trong Royal Suite thường rất đắt, chúng dùng để gây ấn tưởng với những người bình thường là chúng ta có mọi thứ trên thế giới."

Chủ Nhân của cô dang rộng hai cánh tay.

"Mặc dù vậy, sửa chữa chỉ một chiếc đèn không phải là một khoản chi phí lớn, và nó nằm trong điều kiện số tiền giới hạn để dùng một lần sửa chữa miễn phí trong ngày. Rất tốt--tiến hành đi."

"....Sẽ thật sự ổn chứ?"

"Đây là mệnh lệnh của ta, vì thế nên nó sẽ ổn thôi. Làm điều đó đi."

Solution chuyển thành màu hồng, đi đến phía dưới cây đèn và xòa bàn tay ra. Cây đèn chìm sâu vào bàn tay giống như nhớt , và sau một lúc người ta có thể nghe thấy những âm thanh vỡ nát.

Với một trong những nguồn sáng bị phá hủy, bên trong căn phòng trở nên tối hơn một chút.

"Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vậy ta nên xem xét theo hướng này đó là ta có thể ra lệnh phá hủy cơ sở vật chất của guild miễn là nó có thể sửa chữa mà không gây mất mát gì trực tiếp đến Guild, sau đó thì? Solution, tại sao ngươi lại làm hỏng nó? Hoặc đúng hơn, tại sao ngươi có thể phá hủy nó"

Trên khuôn mặt Solution xuất hiện một cái nhìn ngạc nhiên.

"...Ta hiểu, có vẻ câu hỏi ta đưa ra có vấn đề. Đừng để ý đến nó. Tiếp đó...nếu ngươi có thể phá hủy nó, nếu nó không gây ra bất kỳ sự mất mát nào cho Guild, vậy mức độ thiệt hại mà được xem như là một sự mất mát là gì?...Ý chí của kẻ sáng tạo? Hay là do mệnh lệnh của ta? sự khác nhau của những quái vật được triệu hồi là gì? Liệu có sự khác biệt giữa Aura và Mare? Hmm, bây giờ mọi chuyện thú vị rồi đây."

Chủ Nhân của cô dường như đang ở trong thế giới riêng của mình, như thể không có ai khác trước mắt anh.

"Tuy nhiên, ngươi có thể chỉ tiêu diệt nó khi chế độ cho phép tấn công bạn bè được kích hoạt, do đó liệu điều đó có thể phát sinh một khoản chi phí? Nếu là trường hợp đó, nếu như tấn công lẫn nhau trong Nazarick sẽ rất rắc rối. Ta cần phải điều tra kỹ lưỡng về chuyện này. Điều này thật tuyệt vời Solution. Nếu ngươi không giấu Miyoshi-kun đi đâu đó, ta sẽ không thể suy nghĩ về điều này."

Với điều đó, Chủ Nhân của cô quay sang và nhìn vào Solution.

"Ngươi đã cho ta một chủ đề khá thú vị để nghiên cứu. Làm tốt lắm."

"H-hãy nhận lời cảm ơn sâu sắc nhất của thuộc hạ, Ainz-sama."

Yuri có thể hiểu tội lỗi của Solution lại thành điều gì đó rất tốt. Lý do cô giành được lời khen ngợi của Đấng Tối Cao quá bí ẩn đối với khả năng nhận thức của họ.

"Vậy thì, Ta sẽ tiếp tục cuộc điều tra. Yuri, đưa đồ vật ngươi được ban tặng cho Solution."

Không có sự do dự nào khi Yuri đưa đôi găng tay quý giá của mình ra - Nó được người sáng tạo ra cô làm ra - cho Solution.

"Bây giờ, phá hủy chúng đi."

"Th-thuộc hạ cầu xin sự tha thứ của ngài, Ainz-sama."

Solution hạ thấp đầu của cô ấy xuống.

"Hmmm. Ta nghĩ rằng ngươi không thể phá hủy vật được ban tặng của cô ấy. Vậy thì--"

Một Death Knight đột nhiên xuất hiện trước mặt Chủ Nhân của cô.

"Phá hủy nó đi."

Solution lắc đầu khi cô vẫn đang cúi thấp.

"Ngươi không thể phá hủy Death Knight bởi vì đó là do ta tạo ra sao? Vậy thì, ngươi có thể nuốt nó mà không làm hỏng nó chứ?"

"Nếu đó là tất cả, thưa Chủ Nhân."

Solution tiếp cận Death Knight trước mặt mình và ấn nó vào mặt.

Đầu cô ấy phồng lên như quả bong bóng, và mái tóc của cô biến dạng, nó tiết lộ bản chất của cô là một Smile màu xám khi nuốt toàn bộ Death Knight vào. Sau đó, đầu của Solution trở lại bình thường, và hình dạng to lớn đứng đó lúc trước đã biến mất không còn một dấu vết.

"Hmm. ...Nếu ta để nguyên Death Knight biến mất trong đó, liệu nó có gây hại gì cho ngươi không?"

"Không, không một chút nào thưa chủ nhân"

"Thật sự bây giờ. Sau khi ta đã làm điều đó. Tốt. Ta hiểu rồi, hm... Nói cách khác, chỉ đơn giản là che dấu thì chắc nó sẽ không phải là một tội ác? Trong trường hợp này, mấu chốt là giữ nguyên hình dạng của nó. Là như thế? hay là do một vài lý do khác chăng? Có phải chìa khóa ở đây là sự trung thành...? hay là do hệ thống đã được cài đặt như vậy? Chế độ tấn công bạn bè đã kích hoạt, chắc không phải? Cũng có thể đó hoàn toàn là do mong muốn cá nhân...huh. Đúng như mình đã nghĩ điều này cần được nghiên cứu cẩn thận. Phải nói rằng, mình đã tiến hành tất cả các loại thử nghiệm, nhưng mình vẫn chưa điều tra đủ về nó. Thực tế mình có thể khẳng định đó là một quan điểm xuất sắc--"

Chủ Nhân của cô đang nói đột nhiên im lặng. Rồi anh vỗ tay và nhìn Yuri.

"...Ta đang làm gì thế này? Không phải ta gọi Yuri đến đây để có được vị trí của Miyoshi-kun từ Solution sao? Thứ lỗi cho ta, dường như ta đã đánh mất bản thân mình vào cuộc điều tra."

"Không, thuộc hạ không dám. Người hầu của ngài hiểu cuộc điều tra của ngài rất quan trọng, Ainz-sama."

Ngay lập tức cô biết rõ ràng chủ nhân của cô đang cân nhắc một vấn đề phức tạp và khó khăn. Nếu một trong hai người có trí tuệ cao nhất Nazarick ở đây, họ có thể giải thích được một phần suy nghĩ của Chủ Nhân họ. Không may, không ai trong số họ có mặt ở đây. Kết quả là, tất cả những gì cô biết là có thể hiểu Chủ Nhân đang có một suy nghĩ đáng kinh ngạc, nhưng cô ấy không biết chính xác nó tuyệt vời như thế nào.

Yuri có một chút không hài lòng với điều đó.

"Bây giờ thì... hãy nói chuyện với Solution và tìm hiểu lý do vì sao cô ấy làm điều đó."

"Vâng! thuộc hạ đã nghe và tuân lệnh!"

Cô ấy muốn nói rằng em gái cô có thể nói chuyện bình thường bây giờ, nhưng Yuri suy nghĩ và lắc đầu. Chủ Nhân của cô chắc phải có lý do gì đó để họ tụ tập gần đây.

Cô nhớ lại những gì Sebas đã nói ngày hôm nay.

Là người đã tập hợp các Đấng Tối Cao, không thể nào ngài không thể không nhìn ra những suy nghĩ của em gái cô. Nói cách khác, phải có một số lý do đặc biệt cho điều này.

Yuri quay sang Solution, cô tiếp tục lại gần chính nơi Solution đang quỳ.

"Trước khi chị hỏi em về nơi em giấu Miyoshi-kun-sama, trả lời câu hỏi của chị. Tại sao em lại làm điều đó? Miyoshi-kun-sama là của Ainz-sama sở hữu. Em nên biết điều đó."

Mắt của Solution lấp lánh.

Để giữ cho em gái cô khỏi trốn tránh câu hỏi. Yuri dùng hai tay giữ khuôn mặt của em gái cô ấy lại và đôi mắt của họ gặp nhau.

Đối với người không có cơ thể cố định như Solution, thoát khỏi hai bàn tay đó sẽ dễ dàng như ăn bánh. Tuy nhiên, em gái cô không làm như thế. Tất nhiên đôi mắt của Solution cũng là giả mạo, vì vậy việc giữ ánh nhìn của cô ấy như vậy là vô nghĩa. Sau tất cả cô ấy không dùng thị lực để nhận thức người khác. Ngay cả như thế, em gái cô vẫn khóa mắt với Yuri, bởi vì chị cô có thể hiểu Solution nhận biết những thứ xung quanh như thế nào.

Hai người họ nhìn nhau.

Cuối cùng, môi của Solution chuyển động.

"Yuri-nee... E-em không thích như này."

Cái gì làm cho em không hài lòng? Lý do tại sao cô không nói gì nữa bởi vì Yuri cảm thấy Solution đã không muốn nói nữa. Vì thế cô bỏ hai tay ra khỏi mặt của Solution và lùi lại.

"...Ainz-sama!"

Đôi mắt của Solution chuyển từ Yuri sang Chủ Nhân của cô.

"Tại sao vậy! Hãy nói cho thuộc hạ biết tại sao! Thuộc hạ cũng là Smile! thuộc hạ có thể làm sạch cơ thể của ngài tốt hơn Miyoshi-kun-sama! Vậy thì tại sao! Tại sao! Tại sao ngài không để cho thuộc hạ vào phòng tắm cùng ngài và liếm láp sạch sẽ cơ thể tôn kính của ngài?!"

Chủ Nhân của cô xoay người lại.

Cảm thấy thái độ từ chối của anh, khuôn mặt Solution tràn ngập sự thất vọng. Có thể Yuri rất hiểu nỗi khổ này, và từ trong góc phòng, cô thấy Decrement làm cùng một khuôn mặt.

Tại sao nó kết thúc như thế này...Nếu đó không phải là những gì mà Đấng Tối Cao mong muốn...thì em gái yêu quý của mình sẽ phạm phải một tội lỗi khủng khiếp...

Đó là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, xứng đáng với hình phạt tử hình. Không, không có thể có câu trả lời khác ngoài hình phạt tử hình.

Đã bao nhiêu lâu kể từ lúc Chủ Nhân của cô quay lại? Mặc dù khoảng thời gian đó có thể không phải là rất dài. Yuri cảm giác thời gian như dài gấp vài lần. Khi nào Chủ Nhân sẽ ra lệnh trừng phạt em gái của cô?

Cuối cùng, một vài câu hỏi vang lên trong không khí.

"...Nó là như thế à?"

"Còn cái gì nữa không?!"

Solution đã khóc vì câu trả lời của Chủ Nhân - mặc dù những giọt nước mắt của cô chỉ là một phần của cơ thể, và chúng đã quay trở lại vào cơ thể khi nó chảy đến cằm của cô.

Yuri có thể hiểu cảm xúc của em gái cô ấy, nhưng--

"Solution Epsilon! Sao em dám!"

Ít nhất, cô muốn được xử lý nó bằng chính đôi tay của mình, đôi tay của người chị gái. Với ý nghĩ đó, Yuri nắm chặt nắm đấm của cô--

"--Mọi thứ đều tốt rồi, Yuri, ở yên đó..."

Cô ấy nhìn lại bởi âm thanh phát ra từ Chủ Nhân, vì vậy đôi mắt Yuri bắt gặp hai điểm ánh sáng màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. Không, điều đó không đúng. Có thể cái nhìn của anh dường như đang hướng vào Yuri, nhưng không phải là trường hợp đó. Nó như thể anh đang nhìn vào một thứ gì đó ở xa, xa, rất xa.

Có chuyện gì đã xảy ra, Yuri nghĩ chuyển động của mình đã ngừng lại, và sau đó cô nghe thấy một giọng nói yếu ớt nói về một cái gì đó có các từ như "Cơ bắp--Khối óc--?"

Âm thanh rất nhẹ, vì vậy Yuri không thể nghe thấy rõ ràng. Khi Chủ Nhân của Yuri nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô ấy, cổ họng anh khẽ ho nhẹ một tiếng.

"Không sao cả, Yuri. Ah...Không cần phải đánh cô ấy. Trong bất kỳ tình huống nào. Ta không cảm thấy tức giận, không đúng sao?"

"Thuộc hạ đã hiểu! Xin hãy nhận lời cảm ơn sâu sắc nhất của thuộc hạ!"

Đôi mắt Yuri không thể không cảm thấy ấm lên bởi tấm lòng rộng lớn và nhân từ của Chủ Nhân ,vì ngài có thể tha thứ cho thái độ bất kính của Solution. Không, nếu cô ấy không phải là undead, cô chắc chắn sẽ khóc rất nhiều lúc này.

"Uh, Umu...Sau đó. Solution. Ta hiểu ngươi cảm thấy như thế nào. Có vẻ như những suy nghĩ của ta không hoàn toàn phù hơp. Về lý do tại sao ta không yêu cầu ngươi làm như vậy, Solution, có một lý do bởi vì ngươi không phải là người trực tiếp tạo ra bởi ta. Nếu ta yêu cầu như vậy. Ta sẽ rất xấu hổ khi đối mặt với Herohero-san."

"Herohero-sama?!"

Có lẽ bởi vì anh đã đề cập đến Đấng Tối Cao sáng tạo ra cô ấy, nên Solution đã tạo ra một âm thanh mà trong hoàn cảnh bình thường khó có thể tạo ra được.

"Umu. Thật sự, là như vậy. Cho phép một ai đó như ngươi - người có thể coi như con gái của Herohero-san - làm như vậy, điều đó, phải, loại việc làm đó, chắc chắn sẽ dẫn đến một lời trách mắng cho ta."

Solution cúi thấp đầu của cô ấy xuống, ngay sau đó cô ấy ngẩng đầu lên.

"...Ainz-sama, làm ơn hãy chấp nhận những lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ. Người hầu của ngài sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà ngài ban cho."

"Umu, như ta vừa nói. Nhân dịp này, ta nghĩ cần suy xét đầy đủ .Nếu ta giải thích điều này ngay từ đầu. Thì sự việc lần này đã không xảy ra...Solution, ta sẽ không truy xét suy nghĩ đáng yêu này của ngươi...nhưng sự kiện xảy ra ngày hôm nay sẽ vẫn là bí mật giữa bốn người chúng ta. Ngươi có bất kỳ phản đối nào không?"

Không có cách nào có thể phản đối bất kỳ điều gì như vậy.

Yuri thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thật là tốt em gái của cô đã không bị giết.

"Vậy thì...Miyoshi của ta ở đâu?"

"Ở đây thưa ngài." Miệng của Solution mở to ra gấp nhiều lần, và một thứ chất nhờn chảy ra từ nó. "Nó đây ạ."

"Oh..."

Solution cẩn thận đặt Slime lên tay của mình và đưa nó cho Ainz với thái độ tôn kính. Tuy nhiên, Chủ Nhân của cô đã không đến gần để nhận nó.

"Solution, đưa nó về nơi mà ngươi đã tìm thấy nó. Và nhớ phải để nó vào nước."

Mục đích của Chủ Nhân cô là muôn cô tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình cho tới khi kết thúc.

Khi người ta suy nghĩ về nó, nó nằm trong sự mong đợi.

Giống như Yuri bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì không nhận ra việc này rõ ràng, Solution đỏ mặt và ra khỏi phòng.

"--Ainz-sama, thuộc hạ không thể nói gì đủ đề cảm ơn sự thương xót mà Chủ Nhân đã dành cho Solution."

"Hm?" Chủ Nhân của cô, người đã thấy Solution rời khỏi, dường như đã khôi phục lại tinh thần và bắt đầu nói chuyện. "Không, nó đơn giản là do ta đã không xem xét tất cả các khả năng để thấy được bức tranh toàn cảnh. Ta nên cố gắng xem xét các mặt trong suy nghĩ của Solution...Mặc dù, trong mọi trường hợp ta không có ý định sẽ yêu cầu cô ấy tắm cho ta ."

"Mặc dù vậy, thuộc hạ vẫn rất biết ơn."

"Hmm...Nói về chuyện đó, những hầu gái chiến đấu như ngươi còn có bất cứ điều gì không hài với tình hình hiện tại không?"

"Thuộc hạ có thể biết ý của ngài là gì không?"

"Ta đã không nhận thấy sự không hài lòng của Solution. Ta có lẽ là một Chủ Nhân thất bại."

"Nhưng đó là--"

Yuri dừng câu nói lại giữa chừng bởi vì Chủ Nhân của cô đã giơ tay lên yêu cầu dừng lại.

"Được rồi, hãy nghe ta nói. Ta muốn ngươi giúp ta tìm hiểu xem những người hầu gái chiến đấu khác còn có điều gì không hài lòng nữa không bằng bất cứ cách nào. Trong quá khứ, ta đã tạo ra một Death Knight để yêu cầu các Thủ Vệ trả lời những câu hỏi, việc đó cũng tương tự như việc ngươi sắp nhận. Công nhận, lúc đó ta chỉ hỏi về những nguồn lực họ cần. Vầy thì, Yuri Alpha."

"Có thuộc hạ!"

"Bây giờ ta ban cho ngươi một nhiệm vụ. Đi đến gặp những hầu gái chiến đấu khác và quan sát nếu họ có điều gì không hài lòng với hoàn cảnh và sự đối đãi hiện tại."

"Tuân lệnh. Người hầu của ngài sẽ lập tức thực hiện ngay điều này."

"--Ngoài ra, ta sẽ cho người một cảnh báo. Khi ngươi gặp một kẻ thù chưa biết, ngươi không được làm bất cứ điều gì như "Đầu tiên chúng ta sẽ đấm chúng sau đó mới suy về việc chúng ta có thể đánh bại chúng không", ngươi có hiểu không?"

"V-vâng. Thuộc hạ đã hiểu."

Một khoảnh khắc bối rối khiến cho Yuri không thể trả lời ngay lập tức. Đó là bởi vì cô ấy không biết tại sao Chủ Nhân của cô lại nói như vậy với mình. Tuy nhiên, đó là mệnh lệnh của một Đấng Tối Cao, thì tất nhiên tất cả những gì cô có thể làm là tuân theo.

Cô bị cấm không được đấm ai đó và phải xem xét liệu họ có đáng bị đánh hay không.

Yuri đã ghi nhớ điều đó.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Pleiades Day-Vol 4

Sau cuộc diện kiến ở phòng của Chủ Nhân. Yuri nghĩ: bây giờ, mình nên tiến hành như nào?

Yuri sẽ phải gặp Shizu và Entoma. Đấng Tối Cao sẽ tự mình kiểm tra Lupusregina và Narberal.

Tất nhiên, Yuri ngần ngại khi nghĩ đến việc làm phiền Chủ Nhân của cô với những điều đó, nhưng kể từ khi Chủ Nhân của cô đã nói như vậy, thì sẽ không cần phải nói thêm điều gì khác nữa.

Ahh...Làm ơn đừng làm bất cứ điều gì kỳ lạ.

Sau những gì Solution đã làm cho đến bây giờ. Nếu Lupusregina còn làm điều gì đó kỳ lạ nữa, tất cả uy tín của Pleiades sẽ đi xuống. Không, nó sẽ là đủ tốt nếu vấn đề này có thể được giải quyết bởi chỉ một sự thiếu đồng thuận. Ruột cô có cảm giác đau mặc dù cô là undead.

"Hãy kết thúc điều này càng sớm càng tốt."

Nếu cô ấy hoàn thành điều này một cách nhanh chóng và trở lại với hai người còn lại, có lẽ cô ấy có thể ngăn chặn bất kỳ tình huống nguy hiểm nào phát triển.

Tuy nhiên, cô không biết Shizu ở đâu, mặc dù cô biết vị trí của Entoma.

Vì vậy, Yuri đã kích hoạt một item mà chỉ có chức vụ trợ lý quản gia của cô mới có.

"Em có thể nghe thấy chị không?"

『-Ara~ Yuri-nee, có vấn đề gì vậy.』

Một giọng nói bình thản, dịu dàng vang lên trong đầu cô.

"Au-chan, chị xin lỗi đã làm phiền em, nhưng chị cần giúp đỡ. Em có thể giúp chị tìm kiếm vị trí của Shizu không?"

Cô là một trong bảy chị em của Pleiades Seven Sisters, Aureole Omega.

Yuri đã liên lạc với em gái mình, người thủ vệ khu vực của Cherry Blossom Sanctuary. Thông thường, cô ấy sẽ biết những chuyển động của tất cả bảy chị em.

『Shizu-nee? Em hiểu rồi...Ah, Cô ấy ở trên tầng 6 ...Chị có cần em gửi một trong các thuộc hạ của em đi không, Uka-no-Mitama, để dẫn đường ?』

Uka-no-Mitama là một quái vật cấp độ 85 người có kinh nghiệm trong việc sử dụng phép thuật hệ tâm linh. Cô có hai hình dáng - một là cô gái tóc ngắn trong hình dạng một con cáo, và một hình thức man rợ hy sinh khả năng sử dụng phép thuật để đổi lấy việc tăng rất lớn khả năng tấn công vật lý trong combat.

Còn có một người đàn ông trẻ đeo một chiếc mặt nạ che mặt hình mặt trời trong Cherry Blossom Sanctuary, một thuộc hạ gọi là Ootoshi.

( Uka-no-Mitama-no-Kami là một vị thần của thức ăn và bảo vệ Inari Taisha, trong khi đó Ootoshi-no-Kami là anh trai của Uka-no-Mitama-no-Kami)

"Không, không cần thiết phải làm điều đó. Chị chỉ cần hỏi những thủ vệ tầng 6, Aura-sama hoặc Mare-sama, và chị sẽ biết em ấy ở đâu."

『Em hiểu rồi. Sau đó, nếu họ không biết, vui lòng liên hệ với em lần nữa.』

"Mm, chị sẽ để việc đó cho em nếu cần. Còn nữa, Uka-no-Mitama là thuộc hạ của em, cho nên chẳng phải họ có nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ các khu vực của em sao? khi em cho một trong số họ rời khỏi vị trí, điều đó thực sự ổn chứ?"

『Vâng. Khi Ainz-sama cho phép sự một sự hiện diện thay cho em, em đã được phép gửi hai người trong số họ ra bên ngoài Cherry Blossom Sanctuary bất cứ lúc nào.』

"Vậy sao? điều đó chắc sẽ ổn."

Em gái của cô hiện đang ở tầng 8, và cô ấy không thể trực tiếp đến đây được. Ngay cả chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown cũng không thể dịch chuyển thẳng tới Cherry Blossom Sanctuary được. Thay vào đó người sử dụng nhẫn sẽ được dịch chuyển đến một khoảng xa nơi đó. Với việc sử dụng đầy tớ của cô ấy như lá chắn, cô ấy sẽ có đủ thời gian để chạy trốn đến tầng 9.

『Cảm ơn vì sự quan tâm của chị. Tuy nhiên, em có những người bảo vệ khác ngoài Uka-no-Mitama, nên sẽ ổn thôi.』

"Chị hiểu rồi" đã nói chuyện quá lâu, nếu tiếp tục thêm nữa sẽ chỉ còn sự bất kính với Đấng Tối Cao. "Trong trường hợp đó, chị sẽ dựa vào vào em nếu cần."

『Vâng, làm ơn hãy để việc đó cho em.』

Tiếng cười khúc khích của cô khiến Yuri nghĩ em gái nhỏ nhất của mình đang đan chéo hai cánh tay với nụ cười đáng yêu trên mặt.

Nụ cười đó đã xua tan hết sự lo lắng của cô ấy lúc trước, Yuri đã kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy thì bây giờ-- đi thôi."

Yuri cho phép những con quỷ hộ tống cô qua thế giới nóng nực của tầng 7,và sau đó cô ấy đi qua cánh cửa dẫn đến tầng 6.

Ngay khi đến, một Dark Elf đến gần cô từ phía đấu trường.

Đó là Aura.

Trách nhiệm của người thủ vệ tầng là cảm nhận những người bước vào tầng. Tuy nhiên, sẽ chính xác hơn khi nói rằng họ có thể cảm nhận được cổng teleport được kích hoạt, nhưng có những điều kiện phải đáp ứng và một số hạn chế.

Sau khi biết được người vừa dịch chuyển đến là Yuri, Aura đã giảm tốc độ của mình. Tuy nhiên, mặc dù cô ấy đã giảm tốc độ nhưng cô vẫn là một NPC cấp độ 100 và do đó vẫn nhanh hơn Yuri.

"Are~ có chuyện gì vậy, Yuri? Đi lên tầng đầu tiên để làm việc như thường lệ? hay bạn đến để chơi?"

"Không, tôi đến đây hôm nay để tìm bạn, Au--"

Yuri nói với bản thân là cô có nên nói điều này.

"-Aura-sama."

Đôi lông mày của Aura nhíu lại. Sự thay đổi trong cách Yuri trả lời đã nói vói cô rằng có hay không, Yuri tới đây vì công việc cá nhân hay là vì công việc chính thức.

Aura, Mare, Pestonya, Eclair and Yuri đã đủ gần gũi để họ có thể nói chuyện với nhau bằng tên riêng ngoài công việc. Đó là bởi vì Đấng Tối Cao muốn làm cho họ gần gũi nhau hơn, và họ cũng cảm thấy gần gũi nhau hơn khi làm như vậy. Khi họ gặp nhau ở tầng này. Thực tế là Yuri đã không trả lời mình bằng tên riêng điều đó có nghĩa là -

"Tôi hiểu. Đó là công việc ngày hôm nay? Bạn chỉ đi qua đây? hay là có một cái gì đó quan trọng bạn phải làm ở đây? Oh, và xin lỗi vì Mare không ở quanh đây."

Trong khi cô tò mò về nơi mà Mare - người hiếm khi lang thang bên ngoài - đã tới, đó không phải là câu hỏi đầu tiên Yuri nên hỏi khi cô đang thực hiện một nhiệm vụ.

"Vâng, tốt thôi. Tôi không đến đây để tìm hai bạn, nhưng tôi đến đây vì có việc với Shizu, người đã đến đây."

"... Shizu? Ahh, đúng, cô ấy ở tầng này."

Âm thanh phát ra khi cô ấy nói những từ đó đã làm cho tâm trạng của Yuri trở nên bất an.

Có phải em gái của cô cũng đang gây rắc rối cho những người ở đây nữa không?

Yuri lại cảm thấy dạ dày mình bị đau. Trong chưa đầy một giờ cô đã có bao nhiêu lần trải nghiệm cảm giác này? Có lẽ cô lên gom tất cả các em gái của mình và đào tạo họ nghiêm khắc.

Đúng vậy - Mình phải thật nghiêm khắc!

Yuri cô gắng để giữ cho lông mày của mình không bị nheo lại, và cô hỏi Aura một câu hỏi với nụ cười không tự nhiên trên khuôn mặt mình. Cô ấy không muốn hỏi điều này, nhưng cô ấy vẫn phải làm. Sau cùng, nếu điều đó xảy ra, cô đã sẵn sàng để xin lỗi thay cho các em gái của mình với tư cách là chị cả.

"Eh, ah, C-có phải đã xảy ra chuyện gì?"

"H-m~ hầy, tôi nghĩ là chúng ta cần nói về một vài thứ. Bạn có thế đi với tôi một lúc không?"

Mình ghét điều này, Yuri nghĩ khi đi theo hưóng của Aura.

Họ rời khỏi đấu trường và vào rừng.

Đi bộ trong những khu rừng nguyên sinh cực kỳ khó chịu. Đặc biệt, Yuri đang mặc chiếc váy dài có nghĩa là cô phải chạy chậm lại để nó không bị mắc vào bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên, đồng phục hầu gái của người giúp việc là vật phẩm ma thuật và sẽ không bị xé bởi các cành cây. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn phải chăm sóc quần áo mà Đấng Tối Cao Yamaiko-sama đã ban tặng.

Aura cũng hiểu điều này, vì vậy có thể cho rằng cô đang dẫn đường với tốc độ chậm hơn so với tốc độ bình thường của mình.

Chúng ta sẽ ổn nếu cưỡi Fenfen...

Con quái vật mạnh mẽ với bộ lông tạo cảm giác thoải mái, có khả năng đi xuyên qua mọi trở ngại trên mặt đất, do đó, nó sẽ không gặp trở ngại trên những con đường gồ ghề hoặc như môi trường rừng này, và hiệu quả đó cũng có tác dụng lên người cưỡi nó cùng các đồ đạc của họ. Cô đã giữ ý tưởng đó trong trái tim của mình mà không nói gì, bời vì cô rất ngoan cố.

Cuối cùng, Yuri được dẫn tới một góc rừng, nơi mà có một sinh vật giống như một quả cầu lông mầu trắng dài khoảng hai mét, bên dưới bóng râm của cây. Không có dấu hiệu của Shizu. Không có gì khác ngoài hình dáng quả bóng lông của con thú. Tuy nhiên, Aura đã đưa cô đến nơi này có nghĩa là có một cái gì đó ở đây có liên quan đến Shizu.

Không-

Nếu đó là Shizu, có phải em ấy đang trốn tránh không? Hay em ấy đang tàng hình?

Shizu chưa đạt đến cấp độ chuyên nghiệp, nhưng em ấy có thể tự che giấu mình và biến thành vô hình. Ngoài ra,cũng có-

Yuri cởi chiếc kính để trang trí của mình và thay vào đó là một cặp kính khác.

Những chiếc kính như này có thể phát hiện tàng hình.

"-Ggh!"

Đôi mắt của Yuri mở to khi cô phát hiện ra Shizu.

Aura nhìn thấy biểu hiện của Yuri. Yuri rời đi "Mm,mm" và gật đầu, vẻ mặt của Aura dường như nói,"vẻ mặt đó là như thế nào."

"Tôi rất xin lỗi." Yuri nói lời xin lỗi.

Shizu nằm trên đầu của quả bóng bằng lông màu trắng - Spear Needle. Cô đã úp mặt mình xuống lông của nó trông như một con thỏ Angora .Nếu họ nghĩ Shizu - người mà tay và chân mở rất rộng -giống như trở thành một bàn tay khổng lồ, bàn tay như đã nắm thật chặt quả bóng trắng bằng lông.

"Yup, là như này. Đứa bé đáng thương này đang cần sự giúp đỡ. Nó đang kêu ahhhh, cô ấy lần đầu làm loại hành vi này hoặc đại loại như vậy."

"Vừa lần đầu làm loại hành vi đó sao? Ah, không, phải là em tôi luôn như thế này sao?"

"Luôn luôn. Ôi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô ấy bám rất chặt vào nó"

"Tôi sẽ đưa cô ấy về."

Yuri vươn người ra, nắm lấy Shizu bằng cổ áo và định kéo cô ra khỏi bộ lông mao của Spear Needle. Tuy nhiên, cô không thể làm em gái mình nhúc nhích, Shizu đang bám chặt vào Spear Needle như thể đang ôm lấy nó.

"Shizu! Hãy buông ra ngay!"

"...Từ chối. Từ chối. Từ chối."

"Em có ý gì với từ 'từ chối'?"

Dù chị cô có kế hoạch sử dụng vũ lực để kéo cô đi, Shizu vẫn nắm chặt lấy lông của con thú Spear Needle, và con ma thú kêu lên đau đớn.

"Mmm, nó bị đau."

"Thật sự bây giờ..." Yuri buông cô ấy ra khi Aura thay mặt con thú nói "Shizu, tôi sẽ giận bạn."

"...Yuri-nee, bạn ấy giận rồi nè."

"Tôi đang nghiêm túc đó. Tôi sẽ nói với chị của bạn rằng bạn không được phép đến đây lần nào nữa. "

"...Nếu bạn làm như vậy, Ainz-sama sẽ nổi giận đấy."

"Chị ở đây để gặp em theo yêu cầu của Ainz-sama. Chị tin em hiểu điều đó có nghĩa là gì?"

Shizu nhảy ra khỏi Spear Needle trong chớp mặt.

Những gì Shizu vừa làm, từ những lời nói của Yuri sẽ thấy chắc chắn hầu hết đều nằm trong những gì chủ nhân của cô đã dự đoán. Mặc dù Yuri đã hiểu lầm về việc của Shizu, nhưng chắc Aura cũng không cần sửa chữa điều đó.

Shizu chạm vào chiếc khăn của cô ấy và vô hiệu hóa khả năng tàng hình của mình.

Khăn quàng của cô là item cấp độ legendary yểm một số loại phép thuật tàng hình và phục kích đặc biệt. Nó thậm chí có thể làm cô vô hình trong một thời gian ngắn.

Ngay lúc Shizu nhảy xuống, Spear Needle chạy đi, như thể nói "quá lâu rồi. Tôi rời khỏi đây đây."

Vẻ hối tiếc hiện ra trong mắt Shizu khi nhìn nó rời đi. Mặc dù vẻ mặt của cô không thay đổi nhiều, chị gái của cô, Yuri có thể nhận ra sự khác biệt nhỏ trên gương mặt cô.

"...Shizu, tại sao em làm thế ?"

"..."

Cô ấy nhìn sang một bên, như một đứa trẻ. Dường như cô ấy không có ý định trả lời.

Vậy mình nên làm gì đây? Yuri nghĩ vậy, ai đó đã mở rộng bàn tay giúp đỡ từ phía bên kia.

"Ah, Shizu thường đi theo và dán chặt cô ấy vào những con ma thú. Bạn có thích chúng không,Shizu?"

"...Mm." Sau khi Aura nói như vậy, Shizu nhìn thẳng vào mắt Yuri."...Họ rất dễ thương, vì vậy em thích họ."

"Đúng là vậy hả."

Đó là tính cách cô gái có tên là Shizu. Cô thích những thứ dễ thương và những thứ như lông thú.

"Ah - đó là điều em muốn - Hầy, em tìm họ và làm như vậy vì lý do đó -"

"...Em muốn bế họ lên. Gần đây Eclair đã chạy chốn em."

"Umu-"

Yuri nhìn lên bầu trời. Tầng 9 không có sinh vật dễ thương.

Trong giây lát, cô muốn yêu cầu Eclair đến đây như một vật hi sinh, nhưng điều đó quá tàn nhẫn.

Thế còn thứ gì đó giống như con thú nuôi của Ainz-sama, Hamsuke thì sao? Mặc dù lông của nó cứng hơn khi bị tấn công, nói cho cùng lông thú khá mềm trong những tình huống thông thường - đúng vậy, trong trường hợp đó, một khi mình báo cáo những gì đã xảy ra ở đây cho Ainz-sama, ngài ấy sẽ có thể đưa ra một ý tưởng hay, mình chắc chắn như thế!

Trong trường hợp này, một nhiệm vụ đã được giải quyết.

Sự không hài lòng của Shizu bắt nguồn từ mong muốn của em ấy với vật nuôi dễ thương.

Điều đó thật sự ổn chứ? cô đã cân nhắc liệu cô có nên đặt câu hỏi liên quan đến công việc đối với thủ vệ tầng, nhưng cô không thể nghĩ ra một cách nào để làm dịu đi sự thất vọng của Shizu, vì vậy tất cả những gì cô có thể làm là nhờ chủ nhân của cô giúp đỡ.

"Chị hiểu rồi. Chị sẽ thảo luận làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu của em với Ainz-sama."

"Ahh, đúng rồi. Nếu đó là Ainz-sama, thì sẽ ổn thôi."

"...Mm."

Cái tên của một Đấng Tối Cao chứa đầy sức mạnh. Hầu như vẻ mặt của Shizu không thay đổi, tâm trạng của cô dường như đã thay đổi từ một ngày u ám thành một ngày đầy nắng.

"...Ainz-sama. Trong trường hợp đó, em muốn Hamsuke."

"Tôi hiểu. Bộ lông thú đó thật tuyệt vời."

"...Mm."

Trong khi Hamsuke có thể là sinh vật hiếm ở Nazarick, nhưng có thể có nhiều loại hình như nó ở thế giới bên ngoài.

"...Sau khi Ainz-sama kết thúc những gì ngài ấy đang làm, em cũng có thể ra ngoài."

"Em rất mong muốn điều đó. Khi đến lúc nào đó, chúng ta sẽ đến thăm thành phố mà Ainz-sama đang thống trị với nhau chứ?"

Sau khi mỉm cười với đứa em gái đang vui mừng của cô, vẻ mặt của Yuri trở lên nghiêm trọng.

"Đi với chị, Shizu."

"...Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đến gặp Entoma...Aura-sama, tôi rất xin lỗi về những rắc rối Shizu đã gây ra cho bạn."

"Hm? Oh, không sao đâu. Không giống như lần trước, cô ấy dán những tấm stickers một yên."

Yuri thở dài, "Haaaaaaah"

"Làm ơn dán những tấm stickers vào cái gì đó, giống như những thứ của riêng em...Có vẻ như cô cũng gặp rắc rối lúc đó. Tôi xin lỗi."

"Được rồi, sau lần đấy cô ấy không dán thêm lần nào nữa. Những thứ đó không chịu được nước. Tôi nghĩ dễ dàng xử lý nó, nhưng nó đã làm cho tôi khá ngạc nhiên."

"...Thứ đặc biệt đó được làm bởi các học giả. Chúng sẽ biến mất sau khi chúng được sử dụng, nhưng Ainz-sama đã nói ngài ấy sẽ sản xuất chúng cho em."

"Thật vậy, rất tuyệt."

Ainz-sama thực sự chu đáo, Yuri nghĩ khi thở dài, và rồi cô nhận ra cùng một cái nhìn trên khuôn mặt Aura .Sau đó dường như Aura cũng chú ý đến Yuri ,bởi vì họ đã nhìn nhau.

"Ainz-sama thực sự nhân từ."

"Mm, tôi nghĩ ngài ấy là người tốt nhất sau Bukubukuchagama-sama."

"...Không phải sau Yamaiko-sama sao?"

"...Đó là Bukubukuchagama-sama."

Yuri nhìn chằm chằm vào Aura, và Aura không thay đổi cách nhìn của cô.

"...Ainz-sama là người tốt nhất trong tất cả các Đấng Tối Cao bởi vì ngài ấy đã ở lại."

Họ nhìn chằm chằm vào Shizu khi cô ấy nói thế. Không ai có thể phản dối những lời của cô.

"Thật vậy."

"Yeah. er-hm? có vẻ như ai đó bước vào tầng này từ phía trên qua cổng dịch chuyển. Tôi đã không nhận được thông báo có kẻ đột nhập, vì vậy hẳn phải là một người từ Nazarick, có nghĩa là tôi có thể bỏ qua nó...Nhưng sẽ không tốt nếu để cho họ chờ đợi, vì vậy tôi muốn đi qua đó và gặp họ. Còn hai bạn thì sao? hôm nay Entoma ở phía bên trên, phải không? Chúng ta có thể đi cùng nhau không?"

Không có sự phản đối nào với lời gợi ý của Aura.

Cả hai gật đầu và đi theo sau Aura. Đưa một cái nhìn đến phía sau cánh cửa dẫn tới tầng 5, họ thấy có ai đó - hay cái gì đó - ở đó.

"A-ra-đã một thời gian rồi, Aura. Cả Yuri và Shizu nữa."

Mặc dù giọng điệu khiến mọi người nghĩ rằng mỗi câu đã kết thúc bằng dấu ♥, âm thanh trong những từ ngữ đó nghe khàn khàn và khó nhận ra dễ dàng là giọng nam hay nữ. Điều này thực sự xứng đáng được mô tả là "kỳ quái".

Nó có cơ thể của con người, nhưng đầu nó giống như một con mực méo mó. Cái đầu này chìa ra sáu cái xúc tu dài đến tận đùi, và chúng luôn quằn quại và co giật.

Cơ thể có màu trắng bệch gớm ghiếc của một xác chết đuối. Bị phù lên giống như một xác chết chết trôi và quấn nhiều dây da màu đen thay cho quần áo, cắt sâu vào da như dây buộc miếng thịt.

Con quái vật có bốn ngón tay mảnh mai trên mỗi bàn tay, giữa mỗi ngón tay là màng. Móng tay của nó rất dài và được sơn nhiều màu, được trang trí với kiểu dáng móng tay kỳ quái.

Đây là nhân viên thu thậm thông tin đặc biệt của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick - được biết với cái tên Neuronist Painkill.

"Are - thật hiếm khi gặp bạn ở đây, Neuronist. Có vấn đề gì xảy ra sao?"

"Kukuku, có ai đó nói rằng đã được một thời gian dài kể từ khi những kẻ tồi tệ nhất gặp nhau ,nên tôi đã đến đây. Tôi tin Kyouhukou cũng sẽ đến đây."

"Ueeehh~"

Một cái nhìn ghê tởm thoát ra từ khuôn mặt của Aura.

"Công việc tồi tệ nhất, nhân cách tồi tệ nhất, căn phòng tồi tệ nhất, vẻ ngoài xấu nhất và tàn nhẫn nhất?"

"Đúng rồi. Yuri, bạn - vừa - ghi - điểm."

Neuronist khép lại một trong những con mắt nhầy nhụa của nó. Nếu việc đó đến từ một người nào đó có vẻ ngoài đẹp hơn, hành động đó có thể coi như một cái nháy mắt.

"...Bạn đang giữ thứ gì ở đó?"

"Ara-Shizu, bạn cũng quan tâm đến chuyện này sao? Kukuku, đó là một món hàng cần thiết cho một người phụ nữ. Đó là nước hoa-"

Neuronist lắc cái túi dễ thương trong tay trái.

"Vâng, điều này để dành cho một người đàn ông? Bạn có nhận ra Gashokukochuuou đã xây dựng một căn nhà mới? đây là một sự chuẩn bị cho bữa tiệc mừng nhà mới."

"Nước hoa là điều cần thiết cho những quý cô nhỉ? Không phải dành cho những người có mùi hôi."

Yuri dấu đi nụ cười của mình với câu trả lời trẻ con của Aura.

"Kukukuku, vẫn còn quá sớm cho bạn, Aura. Nhưng khi ngày đó đến, khi bạn cần nó, onee-chan sẽ đích thân truyền đạt tất cả kiến thức thiết yếu của phụ nữ cho bạn. Cái thứ ghê tởm đó sẽ không dạy cho bạn điều đó." (thứ ghê tởm ở đây chắc là albedo )

"Có thật không?...À....À, tôi không hiểu lắm, nhưng liệu nó có làm cho mọi người hạnh phúc không?"

"...Ara. Làm cho ai đó hạnh phúc ư? Kukuku, bây giờ tôi cảm thấy mọi thứ đang thú vị hơn rồi đó. Nghe này, Aura. Bạn muốn trò chuyện với onee-chan không?...Còn một lúc nữa mới đến cuộc gặp."

Neuronist đưa khuôn mặt khổng lồ của nó gần với Aura, khuôn mặt co giật. Aura giơ tay ra hiệu cho Yuri và những người khác, và chạy trốn nhanh như một con thú. Những người khác không thể không bị ấn tượng bởi tốc độ của cô, đó là tốc độ hiển nhiên với một thủ vệ tầng.

Neuronist không thể đuổi kịp cô, nó chống cắm lên những ngón tay mảnh mai khi tự lẩm bẩm với chính mình.

"Ara ara, tôi đã bị bỏ rơi."

Sau khi nói như vậy với giọng không có vẻ gì là đặc biệt thất vọng, Neuronist nhún vai với Yuri và Shizu.

"...À, tôi sẽ phải đi thôi. Hẹn một thời gian khác gặp lại."

"Vậy, hẹn gặp lại lúc nào đó."

Họ nhìn Neuronist khi đang nhẹ nhàng quay đi, và Shizu hỏi một câu hỏi.

"....Neuronist có tính cách dã man và không có giới tính rõ ràng, nhưng tại sao lại tự gọi mình là 'onee-chan'?"

"Ai biết? Có lẽ Đấng Tối Cao đã quyết định nên như vậy."

"...Em hiểu rồi, em có thể chấp nhận lời giải thích đó."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Pleiades Day-Vol 5

Họ sẽ tìm kiếm Entoma sau việc đó, và Yuri dẫn Shizu từ Tầng 4 tới Tầng 2. Sau đó họ quay trở lại tầng 3, rồi lên tầng 1 thông qua tầng 2. Cuối cùng, họ đã lên đến tầng trên cùng. Họ đã thực hiện một số lối tắt trên đường đi, nhưng họ vẫn phải đi một quãng đường rất dài.

Nếu họ yêu cầu thủ vệ tầng Shalltear, họ có thể rút ngắn cuộc hành trình của mình, nhưng Yuri đã mất một khoảng thời gian dài để đối phó với Shalltear, cô lấy cớ là mình đang vội sau đó chào hỏi nhanh.

Không có cách nào để Yuri không cảm thấy khó chịu sau khi bị nhìn với ánh mắt như con mồi.

Trên mặt đất, Yuri nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của các thành viên Pleiades khi canh gác ở đây là tiếp đón chủ nhân của họ khi ngài từ bên ngoài trở về, mà không đeo nhẫn của mình.

Nhiệm vụ thứ hai là đánh lừa ý định của kẻ thù trong trường hợp có một cuộc xâm nhập. Ngoài ra - khi kẻ địch quá mạnh, họ phải để cho mình bị tàn sát mà không được phép cố gắng tạo ra bất kỳ sự kháng cự nào. Một sự hi sinh như vậy sẽ cho Nazarick trở thành phe chính nghĩa, và nó cũng sẽ cho phép họ xem cách kẻ thù sẽ như nào khi cảm thấy chiếm ưu thế trong đàm phán.

Ví dụ, phe đối lập có thể tuyên bố họ có một nguyên nhân, và họ có sức mạnh có thể chống lại Nazarick. Trong trường hợp đó, họ có thể yêu cầu phe đối lập trả cho những đồ vật bị mất và chi phí phục sinh của các Battle Maid, và từ đó họ sẽ có thể quan sát thái độ của phe đối lập. Nếu thực sự kẻ thù đủ mạnh để chống lại Nazarick, thì tùy thuộc vào hoàn cảnh, họ có thể từ bỏ yêu cầu bồi thường và cố gắng yêu cầu một hòa bình. Nếu họ không tính đến sự cho đi và nhận lại trong các cuộc đàm phán ngay từ đầu thì, nó có thể kết thúc bằng một cuộc chiến tranh toàn diện, và những người ngoài cuộc sẽ gặt hái được những lợi ích khi trận chiến kết thúc.

Yuri nhớ lại những câu nói đanh thép của Chúa Tể Tối Cao khi ngài đưa ra những mệnh lệnh đó.

Những mệnh lệnh này đã được đưa ra bởi chủ nhân, người đã khai sáng cho hai thủ vệ - tổng quản thủ vệ Albedo và thủ vệ tầng bảy Demiurge.

Tuy nhiên, Yuri không thể hiểu vì sao Chủ Nhân của cô lại phải nói "xin lỗi".

Chết vì Chủ nhân của họ - một Đấng Tối Cao - là vinh dự cao nhất của tất cả mọi người trong Nazarick. Do đó, Yuri và những người khác rất ghen tị với những thủ vệ tầng và thủ vệ khu vực, những người đã chết vinh quang trong cuộc chiến chống lại những kẻ xâm lược trong quá khứ, những kẻ mà quyền lực của chúng đủ sức đối đầu với các Đấng Tối Cao.

Các hầu gái - những người được coi là hàng phòng thủ cuối cùng - không có cơ hội chiến đấu, nhưng điều đó ngụ ý rằng bàn chân dơ bẩn của kẻ thù không có cơ hội để chạm xuống mặt đất của tầng 10. Yuri rất vui vì điều đó, nhưng đồng thời cũng hơi buồn.

Và khi một ai đó lịch thiệp đến căn nhà gỗ để thăm hỏi, nhiệm vụ cuối cùng của người hầu gái là lịch sự để lại cho họ một lời cảnh báo cuối cùng - đó là hành động rộng lượng lớn lao của các thành viên trong Nazarick.

Không có dấu hiệu của bất cứ ai, khu vực bên ngoài lăng mộ im lặng. Trong lúc này, các thuộc hạ mạnh hơn Yuri và Shizu đáng nhẽ phải tuần tra thường xuyên tại nơi này, nhưng hiện tại dường như họ không có mặt ở đây.

Tổng quản thủ vệ Albedo đã thiết kế hệ thống tuần tra, cố tình để lại những khoảng trống trong các tuyến tuần tra trên mặt đất để tạo ra cơ hội thích hợp cho cuộc xâm lược.

Điều này là do có người cho rằng kẻ thù sẽ ngay lập tức lợi dụng được bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống an ninh, khi chúng tìm thấy và lập kế hoạch để sử dụng những điểm yếu. Dĩ nhiên,những khoảng trống như vậy trong các cuộc tuần tra của Nazarick đã được quan sát từ xa, có nghĩa là không có điểm yếu thực sự. Nói cách khác, đây là một chiến lược để làm cho kẻ thù nghĩ rằng họ đã khai thác một lỗ hổng và do đó dụ họ vào bẫy.

Yuri bước tới cửa căn nhà gỗ và gõ cửa, cô cảm nhận được Entoma di chuyển bên trong.

Tuy nhiên, Entoma đã không ra mở cửa ,mà vội vã vào sâu bên trong vì một lý do nào đó.

Yuri nheo mắt, và mở cửa.

Cửa không khóa.

Nội thất bên trong căn nhà gỗ khá đơn giản, cô thấy Entoma đang nhồi nhét một thứ gì đó dưới khuôn mặt mà vị trí đó của một người là cằm.

Ngạc nhiên thay, khuôn mặt của Yuri trở nên nghiêm khắc.

Đầu tiên là Lupusregina, bây giờ là em ấy....

Tại sao tất cả các thành viên của Pleiades lại háu ăn như vậy? Yuri là là một trong những undead những người không cần ăn,nên không thể hiểu được cảm giác đó.

Còn đối với Shizu, em ấy thích đồ uống.

"Yu-Yu-Yuri-nee-sama. Có chuyện gì vậy? vẫn còn quá sớm để đổi ca, và ca tiếp theo cũng không phải của chị, nee-sama."

Có lẽ Yuri nên cố gắng để đối phó với cô em đang cố gắng đánh trống lảng trước tiên.

"Đúng, đúng như vậy."

"Vậy tại sao chị lại ở đây?" Entoma nghiêng đầu.

Khuôn mặt của Entoma là một con bọ và đó không phải khuôn mặt thật của cô ấy. Khuôn mặt ấy không thể biểu lộ cảm xúc, và như vậy không có cách nào để biết những gì cô ấy đang suy nghĩ thông qua những thay đổi tinh tế trong cách cô ấy diễn đạt qua khuôn mặt.

Do đó, đã có những lúc cô phải sử dụng ngôn ngữ cử chỉ để thể hiện cảm xúc của cô, ví dụ như nhún vai hoặc nghiêng đầu.

"Và rồi..." Entoma quay sang nhìn Shizu "Không phải em gái của chúng ta (Shizu) cũng ở đây sao?"

Yuri nghe thấy một tiếng nứt, giống như cái gì đó sắp bị vỡ.

"...Không đúng, Entoma. Em là em gái của Shizu."

Tiếng nứt bây giờ lại vang lên trong đầu cô ấy lần nữa.

Các thành viên của Pleiades đã gọi nhau là các chị em, nhưng thật không may họ không phải là chị em gái thật sự, bởi họ do những sáng tạo giả riêng biệt tạo ra. Họ chỉ đơn giản được thiết kế theo cách đó.

Tuy nhiên, Yuri có thể tự tin nói rằng họ yêu thương và chăm sóc nhau như những chị em thật sự.

Trong các chị em. Các Đấng Tối Cao đã chỉ định Yuri Alpha là chị cả, và Lupusregina Beta là chị hai. Tuy nhiên, những người khác đã không được chỉ định rõ ràng. Giải pháp được đưa ra là Epsilon và Narberal Gamma đều được coi là những người lớn tuổi thứ ba.

Nếu họ được thiết kế như cặp song sinh Aura và Mare, thì đó sẽ là kết thúc của mọi vấn đề. Tuy nhiên, lại không phải là trường hợp đó.

Có lẽ Solution và Narberal thực sự là cặp song sinh, vì cả hai người đều biết rằng "họ gần gũi và chăm sóc nhau như cặp song sinh". Vì vậy, họ đã trở thành một cặp chị em song sinh mà không quan tâm đến lý lịch.

Câu hỏi bây giờ là quan hệ của hai người còn lại.

"Em ấy, em mới là em gái."

"....Không phải, là em ấy."

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau.

Không ai biết ai lớn hơn giữa họ.

Thậm chí ngay cả Đấng Tối Cao còn lại duy nhất cũng không biết, và vì vậy họ luôn tranh luận về vấn đề này mọi lúc.

Họ đã cầu xin Ainz-sama đưa ra quyết định, nhưng Ainz-sama đã trả lời, "Những người bạn cũ của ta có thể đã bỏ qua việc quyết định nó vì một lý do đặc biệt nào đó. Ta không thể tự nhiên đưa ra quyết định mà không biết chi tiết việc đó", và đó là sự kết thúc của vấn đề .

Tuy nhiên, cả hai người luôn cãi nhau như thế vì không ai trong số họ muốn làm em gái.

Entoma giơ tay lên tạo hình một con gấu đang đứng bằng hai chân biểu lộ sự đe dọa.

Cô đã làm cho mình có vẻ lớn hơn để dọa kẻ thù, nhưng cách làm đó không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào. Đối với Shizu, mục tiêu của cuộc hăm dọa này, nó chỉ đơn giản là một hình thức khoa tay múa chân.

Ngược lại, Shizu đặt nắm đấm lên gần cằm cô, trong tư thế võ trang. Tuy nhiên, Shizu là một tay súng, và không có kỹ năng chiến đấu cận chiến. Trong một cuộc chiến thực sự, Shizu sẽ không thể chạm vào Entoma.

Họ về cơ bản chỉ chơi đùa với nhau.

Yuri hiểu điều này. Vì vậy, cô ấy không nói gì và cũng không làm hành động gì để can thiệp.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, đôi mắt của họ - trong trường hợp của Entoma, là toàn bộ khuôn mặt - quay lại nhìn Yuri.

Biết những gì họ đang suy nghĩ trong đầu, Yuri thở dài trong đầu, rồi nói:

"Đủ rồi hai em. Chị sẽ tức giận đấy, các em biết không?"

"Không thể tiếp tục khi Yuri-nee-sama đã nói như vậy. Lần này chị sẽ tha cho em."

"...Hmph. Hãy cảm ơn Yuri-nee vì điều này. Em may mắn đấy."

"Cái gì cơ?"

"...Cái gì cơ?"

Yuri lấy thân mình chắn ngang giữa hai người họ khi họ bắt đầu liếc nhau. Nếu cô ấy không làm điều này, cô chỉ cần hòa giải cho hai người sau khi chuyện này kết thúc...

Sẽ tốt hơn nếu họ không tranh cãi chút nào, Yuri nghĩ như vậy trong khi lắc đầu.

"Entoma, chị em chị đến đây vì một lý do. Ainz-sama đã ra lệnh cho chị một mệnh lệnh để điều tra xem các Battle Maid có điều gì không hài lòng không."

"Không hài lòng ?"

Entoma lại nghiêng đầu lần nữa.

"Em không thể không hài lòng với bấy cứ điều gì. Và em có thể ăn thức ăn ngon."

Mặc dù cô không chắc thức ăn Entoma đang nói tới là gì, Shizu lặng lẽ che miệng lại.

Yuri cau mày lại bên trong đầu.

Nếu em ấy không như vậy thì....

Hay nói cách khác, tốt hơn là nói rằng em ấy ăn những thứ gì đó rất kỳ lạ...

Lúc này Yuri muốn nói rằng Entoma không cần phải coi việc ăn gia đình Kyouhukou như ăn một bữa tiệc, Entoma nói tiếp, "ăn bọn họ giòn giòn như món tráng miệng, giòn bên ngoài và mềm mại bên trong."

Nếu đó chỉ là vấn đề về sở thích, cô ấy vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng ít nhất, cô ấy không thể chịu đựng được khi giữ câu hỏi về thức ăn đó là gì trong tâm trí?

Yuri quyết định không nghĩ về những điều kỳ quặc này. Tất cả những điều này có thể được thảo luận sau. Cô ấy không thể làm rối những ưu tiên của mình. Yuri ở đây là theo lệnh của Đấng Tối Cao.

"-Entoma."

"-Vâng."

"Chị sẽ hỏi em một lần nữa, có bất cứ điều gì em không hài lòng không?"

"Không có điều gì cả."

"Đó là tất cả à? Vậy thì, chị sẽ báo cáo điều đó. Nhưng em không cần dấu điều gì cả."

"...Trong trường hợp đó, chị có thể hỏi Ainz-sama cho em đan mạng nhện có được không?"

"Em không có những mạng nhện ở một vài tầng sao?"

"Không, chúng chỉ là tạm thời thôi."

Có một số loài nhện lớn ở bên trong Nazarick. Ví dụ, ở tầng 3 và tầng 6. Cô biết rằng Entoma cũng đẽ đến những nơi đó, và dường như, một trong những mạng nhện đó được sử dụng bởi Đấng Tối Cao sáng tạo ra Entoma. Yuri đã nghĩ về chúng như một ngôi nhà riêng cho Entoma, nhưng dường như không phải vậy.

"Trước hết, nó nằm gần lãnh thổ của Our Lady - Grant."

Grant là một trong số những người có cấp độ đứng thứ hai chỉ sau những thủ vệ tầng, đó là một trong những người thủ hộ hiếm hoi bảo vệ các khu vực nằm rải rác trên nhiều tầng.

"Em nghĩ rằng mình sẽ được cho phép, nhưng em không thể dệt một mạng nhện trong lãnh thổ của Mother được."

"Chị hiểu rồi ..."

"Sau tất cả, em cảm thấy..." Khu vực dạ dày của Entoma bắt đầu nén reo lên. "em không thể ăn mọi lúc được, vì vậy em muốn dệt lưới nhện để bắt được con mồi."

Nếu cô ấy muốn bắt con mồi, thì cô ấy không nên đan lưới dưới lòng đất, mà là trên mặt đất.

"Có nghĩa là sự lựa chọn đầu tiên của em là căn nhà gỗ này?"

"Vâng."

"...Chị sẽ hỏi giúp em, nhưng chị không nghĩ nó sẽ được phép. Nơi này cũng được chia sẻ bởi các Pleiades."

"Thật vậy..." Entoma nói với một chút hối tiếc trong giọng điệu ."Em muốn cá nhân hóa nơi này nhiều hơn nữa."

"...Những con nhện dính vào tóc. Chúng thật phiền nhiễu."

Yuri đồng ý với đánh giá của Shizu.

Điều đó nói rằng, cô ấy phải chuyển yêu cầu của Entoma đến Chủ Nhân của mình.

"Chị hiểu. Chị sẽ nói với Ainz-sama về điều này. Nếu không có gì nữa, chị sẽ đi đây."

"Mm-"

Entoma suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Chỉ có thế, không còn điều gì khác."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Pleiades Day-Vol 6

"Cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của ngươi."

Trong khi cô vội quay trở lại càng nhanh càng tốt, Chủ Nhân của cô đã kết thúc câu nói đó với hai người còn lại. Trên đường trở lại, Yuri nhận được [Message] đi đến phòng riêng của Chủ Nhân.

Sau cuộc gặp, Chủ Nhân của cô đã không có ấn tượng xấu về hai người đó, vì vậy có vẻ như cuộc gặp gỡ với họ đã diễn ra tốt đẹp.

Ấn tượng về hai người đó trong số các Pleiades của Yuri đã tăng lên một chút.

Yuri nghĩ, dường như công việc đã kết thúc, Chủ Nhân của cô nói.

"Bây giờ thì hãy nói cho ta biết những gì ngươi đang nghĩ."

Cô đã vô tình để một cái nhìn ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của mình.

Với một nụ cười gượng, Chủ Nhân của cô lặp lại:

"Ngươi cũng là một thành viên của Pleiades. Ta có nên nghe ý kiến của ngươi không? Nói với ta, có bất cứ điều gì làm ngươi không hài lòng không"

"K-không, không có bất cứ điều gì làm thuộc hạ không hài lòng cả."

"Hm - lại là câu nói ấy. Vậy thì, ta sẽ hỏi cái gì đó khác đi. Gần đây ngươi có cảm thấy bận không?"

Làm thế nào cô có thể trả lời câu hỏi đó? Cô nên đưa ra câu trả lời - Có bận rộn hay không bận rộn -dường như câu trả lời nào cũng rất thiếu tôn kính.

Yuri cố gắng tìm câu trả lời, nhưng cô không thể.

"...Vậy bây giờ. Ta sẽ nói lại câu hỏi của ta. Yuri ,ta muốn đưa cho ngươi một nhiệm vụ mới. Ngươi có thời gian để hoàn thành nó không?"

"Nếu đó là mệnh lệnh của ngài, thì thuộc hạ sẽ dành thời gian cho nó càng nhiều càng tốt, Ainz-sama."

"Ta hiểu rồi. Trước đó ,ngươi- không, ta đã gặp một đề xuất. Và đề xuất đó nói-"

Chủ Nhân của cô trải một mảnh giấy lên bàn làm việc.

"Ta tin rằng chúng ta cần một trại trẻ mồ côi để giáo dục trẻ em, có thể chúng ta sẽ tìm kiếm được những cá nhân tài năng và rèn luyện chúng. Bằng cách này, chúng ta có thể củng cố Nazarick. Thậm chí nếu nó không hiệu quả, chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để phát triển công nghệ cho chính mình, cũng có thể làm nền tảng để củng cố Nazarick' hoặc một cái gì đó tương tự như vậy."

Yuri thấy quen với đề nghị đó.

Rốt cuộc, cô đã viết nó.

"Đó là một gợi ý tuyệt vời. Ta đã đạt được một quyết định sau khi thảo luận vấn đề này với Albedo. Yuri Alpha."

"Có!"

"Ngươi sẽ phụ trách trại trẻ mồ côi chúng ta xây dựng trong E-Rantel."

"Một, một trại trẻ mồ côi?"

"Thật vậy, trẻ em sẽ được giáo dục ở đó. Ta sẽ ủy thác việc thành lập và quản lý trại trẻ mồ côi đó cho ngươi. Ngươi chỉ cần thảo luận chi tiết với Albedo -vậy giờ, ngươi nhận nhiệm vụ chứ? "

"Tuân lệnh!"

Yuri hiểu ý định của chủ nhân. Tuy nhiên, cô ấy không hiểu tại sao ngài ấy phải giải thích cho cô một cách chi tiết và trong điều kiện dễ hiểu như vậy.

"Sau đó... nếu như trong lúc ngươi đang phụ trách trại trẻ mồ côi, có thể ngươi sẽ cần sự giúp đỡ của những người có khả năng. Nếu ngươi cảm thấy bất cứ ai trong Nazarick phù hợp với nhiệm vụ, ngươi có thể chọn họ. Đương nhiên, những người đang bận rộn thì không được chọn...Ngươi đã chọn được ai chưa?"

Yuri chớp mắt một cái, không thể hiểu được ý định của Chủ Nhân. Liệu bản năng và trí tuệ vô song của Đấng Tối Cao có thể nhìn thấy những gì cô nghĩ qua sự bối rối của cô?

Yuri quyết định rằng mình cần phải làm rõ, ngay cả khi nó có thể được coi là bất kính. Lúc Yuri sắp nói, một luồng cảm hứng lóe lên trong đầu cô.

"Có phải, có nghĩa là thuộc hạ có thể chọn cả những người đang bị giam giữ phải không?"

"Tất nhiên. Nếu cần thiết, họ thậm chí có thể được giải phóng khỏi sự giam cầm."

Nói cách khác, thật tốt cho hai người họ. Yuri đấu tranh để chống lại sự thôi thúc mỉm cười và duy trì một khuôn mặt nghiêm túc trong khi cúi chào với Chủ Nhân của mình.

"Thuộc hạ hiểu rồi, Đấng Tối Cao của thuộc hạ!."

Khi cô nhận ra lỗi lầm lớn lao mà cô đã gây ra,Yuri ghi nhớ:

-Chủ nhân trước mặt mình cũng tốt như Yamaiko-sama.

Khi anh nhìn Yuri rời đi, niềm đam mê tràn ngập trong anh, Ainz nói chuyện với những người ở góc phòng.

"Bây giờ thì các ngươi có thể hủy bỏ phép thuật."

"Vâng, Chủ Nhân. Hãy nhận lời xin lỗi của thuộc hạ."

Thân hình của hai trong số các Battle Maid hiện ra.

Bọn họ là Narberal Gamma và Lupusregina Beta.

"Chúng thuộc hạ rất biết ơn ngài vì đã ban cho chị Yuri của chúng thuộc hạ một công việc quan trọng."

Ainz nhìn lại Lupusregina, người đã nói thay mặt hai người họ.

"...Ta đã nghĩ đến việc Yuri có thể được quản lý trại mồ côi. Không có vấn đề gì khi lời đề nghị của các ngươi trùng với suy nghĩ của ta. Vậy thì, các ngươi có yêu cầu gì khác không?"

"Không, thưa Chủ Nhân."

Trong khi anh có thể được cho là đang nghiên cứu cách biểu lộ khuôn mặt của Lupusregina, Ainz không giỏi đọc những suy nghĩ của người khác. Tất cả những gì anh thấy là cùng một khuôn mặt nghiêm túc mà Lupusregina luôn có, cô gái đã nài nỉ xin cho chị của mình một công việc.

"Hm-" Ainz ngồi xuống ghế."...Sau đó, nếu có chuyện gì xảy ra hoặc nếu ngươi nhận thấy bất cứ điều gì, hãy thông báo cho ta ngay lập tức."

Sau khi nghe câu trả lời, Ainz cho hai người lui.

Anh nhìn hai người họ ra khỏi phòng, và rồi Ainz nhìn xuống người giúp việc thường lệ, và nói như thể anh đang tìm kiếm sự chấp thuận của cô ấy.

"Đó là một điều tốt cho chị em họ. Thật vậy...đó là một điều tuyệt vời."

Tiểu sử Tsuareninya Veyron

T(s)uareninya Veyron

Người đứng đầu những hầu gái bên ngoài Nazarick(đang học việc)

Chức vụ:phụ trách các hầu gái ở E-Rantel

Nơi ở:phòng của một người hầu ở tầng 9

Cấp độ:

Hầu gái (chuyên nghiệp) 1

Đầy tớ (chuyên nghiệp) 2

Sinh nhật:ngày thứ 14 của gió tháng hạ

Sở thích:Trước đây-làm vương miện bằng hoa khá đẹp,bây giờ-không có gì đặc biệt

Sau khi được cứu ra từ một nơi tồn tại như địa ngục, giờ đây cô đắm chìm trong hạnh phúc, và do đó cô luôn giữ một nụ cười trên khuôn mặt. Khó khăn lớn nhất của cô bây giờ đến từ thực tế rằng trước đây cô đã sống một thời gian dài bị làm nhục và không được giao tiếp nhiều, và cô ấy cảm thấy khó để kết bạn với người khác. Cô vẫn cân nhắc đến việc gặp lại người em gái cô trong tâm trí, nhưng khi cô nhớ lại, những ký ức xấu đã quay trở lại với cô một lần nữa. Vì vậy, cô có gắng hết sức không nhớ về quá khứ.

End

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Overlord Prologue (1St Half)-Vol 1

Cánh cửa mở ra và tiếng rít vang lên rất to. Tiếng rít làm đau lỗ tai này chẳng bao giờ biến mất, cho dù có tra dầu cho cánh cửa này bao nhiều lần đi nữa.

Lý do quá rõ ràng - bởi các bộ phận kim loại của cánh cửa ra vào này đã bị cong vênh và không được sửa chữa.

Nếu thay thế những bộ phận bị hỏng đồng nghĩa với việc cánh cửa khi mở ra sẽ không còn tiếng rít nữa, nhưng anh - Suzuki Satoru - cảm thấy không cần thiết làm vậy.

Chi tiền cho cánh cửa này, cánh cửa mà anh chỉ sử dụng khi đi đến nơi làm việc và từ đó trở về, là quá lãng phí.

Ngoài ra, anh đã quen với tiếng ồn đáng sợ này và coi nó như một sự chào đón khi mình trở về, vì vậy anh cảm thấy gắn bó với nó.

Điều quan trọng nhất là tiếng ồn này có thể coi như một loại âm thanh báo động - cho biết bất kỳ kẻ trộm nào thực sự đột nhập vào căn nhà hỏng hóc này.

Không ai có thể nghĩ rằng, phía sau cánh cửa gây ra tiếng ồn như vậy có thứ gì đó có giá trị.

Xét cho cùng nếu ai đó có ý định đột nhập vào trong ngôi nhà này để cướp, có thể họ sẽ phải đi cướp thêm một ngôi nhà đầy hứa hẹn nữa.

Chiếc đèn trắng trên trần và chiếc máy lọc không khí đời cũ rumbled to life được bật lên, chúng được kích hoạt bởi cảm biến chuyển động.

Cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo và tối tăm vẫn còn, bất chấp việc chiếc đèn trắng đã được bật lên. Cuộc sống cô đơn, ảm đạm bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa. Tuy nhiên, đó là cuộc sống hằng ngày của anh.

Anh đóng cửa lại và cánh cửa được khóa chặt cẩn thận bằng ba ổ khóa, nhưng ngay cả khi đã làm như vậy, bất cứ kẻ trộm nào cũng có thể đột nhập.

"Khóa điện ....Huh?"

Có lẽ ở đây anh nên sử dụng thứ gì đó tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, những tính toán tốc độ cao trong tâm trí Suzuki Satoru kết luận rằng, anh không nên lãng phí những đồng tiền của mình vào việc ngăn ngừa những tên trộm. Khả năng có tên trộm nào đột nhập vào nhà anh ăn trộm là rất thấp, anh cảm thấy những suy nghĩ về việc tiêu tiền để ngăn ngừa những tên trộm thật lãng phí, vì vậy anh bỏ qua ý tưởng về vấn đề đó.

Nói thật, anh không phải là người nghèo. Lương của anh tuy ít ỏi, nhưng cũng đủ cho anh sống trên mức nghèo khổ. Tài khoản ngân hàng của anh thường xuyên dư dật về tiền bạc, nhưng anh không biết cách tiêu tiền.

Anh buộc mình phải tiết kiệm vì anh cảm thấy mình không nên lãng phí tiền bạc. Anh cảm thấy rằng một ngày nào đó, anh sẽ có cơ hội sử dụng số tiền đó để tận hưởng cuộc sống.

Anh ném đôi giày mòn của mình sang một bên, và đột nhiên anh cảm thấy cử động của mình rất nhẹ nhàng khi đi vào nhà, như thể tất cả những cử động nặng nề trước đó là do đôi giày gây ra.

Bếp ở gần hành lang, và nhìn nó thật trống rỗng. Đầu tiên, ở đó không có dụng cụ nấu ăn nào cả. Suzuki Satoru rửa tay trong nhà bếp, sau đó anh lấy ra một chiếc khăn, và lau tay vào đó. Rồi, anh mở chiếc tủ lạnh nhỏ đã cũ - vì một lý do nào đó, anh cảm thấy buồn với thứ trong đó - và lấy bữa tối.

Ăn là một điều quan trọng. Đói sẽ làm giảm khả năng suy nghĩ của anh, và nó sẽ gây ra những rắc rối cho những đồng đội của mình. Anh đi qua ba cánh cửa - nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng ngủ - trước khi đến cánh cửa cuối cùng, đằng sau cánh cửa đó là một căn phòng nhỏ, anh có cảm giác được chào đón khi vào bên trong.

Một chiếc khung màu đen rộng khoảng 100 cm đặt trên một thứ gì đó. Phía trước thứ đó là một thứ trông khá thoải mái, đó là chiếc ghế cao cấp, với một chỗ để chân. Ở bên cạnh là điều khiển từ xa và cáp điện, đặt trên một chiếc bàn xoay. Ngoại trừ một quyển lịch treo trên tường, thì đó là những thứ duy nhất trong phòng.

Tất cả đồ đạc đều nằm ở giữa phòng. Việc thiếu đi những thứ khác có thể khiến cho mọi người nghĩ rằng chủ nhân của căn phòng là một con người sống với vỏ bọc không quan tâm đến bất cứ điều gì. Trên chiếc bàn như một pháo đài đó, ở giữa là một thứ chứng minh anh vẫn như những người bình thường khác, bức ảnh một gia đình hạnh phúc đang bế một đứa bé.

Suzuki Satoru ngồi lên ghế và ăn bữa tối trên bàn. Sau đó, anh tháo chiếc cà vạt và ném nó xuống đất. Rồi, anh kéo khẩu trang và kính bảo hộ của mình xuống cùng một lúc.

Thứ tiếp theo bị bỏ ra là chiếc áo khoác. Anh gạt chúng sang một bên, một lúc sau, cảm giác những mệt mỏi và chán nản bên trong anh như được giải phóng, nó hiện rõ trên khuôn mặt.

Sau đó, anh bỏ quần ra. Trang phục khó coi của anh gồm chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi, anh lau người mình bằng khăn ướt. Mặc dù anh đã lên kế hoạch đi tắm hơi sau đó, nhưng anh không thể chịu được sự khó chịu khi cơ thể như có thứ gì đó dinh dính.

Khi anh lau người, anh gắp quần áo của mình bằng ngón chân và đá chúng thành một đống nhỏ ở góc phòng. Mặc dù, chúng đã bị bẩn bởi không khí bên ngoài, nhưng chúng vẫn là tài sản của anh, là thứ mà anh đã trả tiền, vì vậy cần phải giặt chúng để lấy đi hết những bụi bẩn. Tuy nhiên, anh sẽ làm điều đó sau - hiện tại việc đó đã trở lên khá phiền phức.

Anh tập trung lau sạch mặt và bàn tay của mình, những phần thân thể bị phơi ra ngoài trời, sau đó đặt tấm vải lên bàn khi nó đã nhuộm thành màu đen. Rồi, anh tự ném mình lên ghế. Chiếc ghế là một món đồ hàng hiệu, nó được làm bởi một trong tám tập đoàn lớn trên thế giới. Nó có thể coi là thứ đắt nhất trong căn nhà này. Mặc dù nhìn khá mỏng manh, nhưng nó thậm chí còn không phát ra những tiếng cọt kẹt khi bị đè dưới sức nặng của một người đàn ông trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với chiếc cửa chính.

Anh thở dài, nhìn trần nhà với đôi mắt trống rỗng và không cảm xúc. Sau đó, anh quay sang nhìn vào lịch.

"Ah, vẫn còn một chặng đường dài ...."

Hôm nay vẫn là giữa tuần. Ngày nghỉ ngơi tiếp theo của mình dường như còn quá xa, mình không thể chịu đựng nổi.

"Ah-. Ah-. Ah-. Ah-."

Khi Suzuki Satoru suy nghĩ về số ngày còn lại trong tuần, anh đã kết thúc việc tạo ra một loạt các tiếng ồn lạ lùng và cuối cùng là không nghe được tiếng gì từ miệng anh thoát ra nữa. Sau đó - như thể pin đã hết - tiếng động ngừng lại.

Rồi một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt.

"Ah well, quên nó đi."

Thật sự. Miễn là mình luôn nghĩ về những thứ sẽ sớm đến, dù đau đớn như thế nào cũng có thể bị lãng quên.

Suzuki Satoru nhặt bữa tối của mình lên, thứ mà anh vừa vứt trên bàn.

Anh đưa ống hút vào thứ thức ăn lỏng có vị bít tết, và hút nó lên.

Nó là một thứ ít ỏi nhớp nháp, như một loại gel có dính tý thịt. Sự thật là nó thật khủng khiếp, nhưng anh có một cảm giác mạnh mẽ về việc theo đuổi sự hoàn hảo trong một bữa ăn là vô nghĩa. Điều quan trọng là nó phải lấp đầy dạ dày của một người, và nếu nó không đủ chất dinh dưỡng, luôn có những viên thuốc để thay thế cho điều đó.

Sau đó, Suzuki Satoru nuốt một loại thuốc vitamin tổng hợp, cùng với một loại thức uống bổ dưỡng.

Đó là sự kết thúc bữa tối 220 Yên của anh. Anh thường ăn trưa bên ngoài, đó là bữa ăn có giá đắt hơn bữa ăn rẻ tiền nhất, vì vậy anh phải tiết kiệm tiền cho bữa sáng và bữa tối.

Sau khi bổ sung dưỡng chất, Suzuki Satoru cuối cùng đã bắt đầu hành động như một con người.

Không giống như sự vụng về khi anh mới về nhà, bây giờ đôi mắt của anh đã sáng lên và những cử động của anh rất nhanh nhẹn.

Anh nhặt một dây cáp điện màu đen lên, thứ được nối với ổ cắm trên tường.

Suzuki Satoru tháo chiếc vỏ nhựa bảo vệ trên đầu của phích cắm, một giắc cắm lộ ra dài khoảng ba cm. Đó là một thứ màu bạc lấp lánh pha trộn với một thứ chất lỏng bảo vệ lấp lánh trơn trượt.

Anh cầm phích cắm và vén tóc sau cổ của mình lên. Ánh sáng lóa mắt ở đó phát ra từ một thứ nhân tạo được gắn vào cổ.

Với một động tác đơn giản, anh mở chiếc lắp bảo vệ khoảng ba cm ở sau cổ. Sau một động tác trượt, nơi đó lộ ra một ổ cắm ẩn bên dưới nó.

Anh cắm phích cắm vào ổ cắm trên cổ, không chút do dự.

"Ohh ..."

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của mình, anh có thể cảm thấy ánh sáng như đi xuyên qua cơ thể mình, như thể ánh sáng tràn ngập trong từng mạch máu.

Căn phòng không thay đổi, nhưng những thứ anh nhìn thấy bây giờ đã khác.

Một cửa sổ điều khiển được bật lên trước mắt, hiển thị rằng thông tin đang chảy vào bộ vi xử lý trong não của anh.

Anh bắt đầu điều khiển CPU.

Một ai đó có thể sớm nhận ra những cử chỉ kỳ lạ mà anh đang làm trong không gian trống rỗng. Tuy nhiên, chiếc CPU bằng não của anh đang đọc những xung điện yếu từ các khớp thần kinh trong não - nói cách khác, anh đang kiểm soát nó bằng suy nghĩ của mình - và chuyển nó thành dữ liệu.

Suy nghĩ của anh truyền đến chiếc siêu máy tính thông qua dây cáp, bật màn hình. Nguồn điện được bật, và một màn hình xuất hiện trong cái khung màu đen.

Bên trong màn hình, một phụ nữ Nhật Bản ăn mặc trang trọng bắt đầu đọc tin tức.

"-Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra giữa European Arcology đứng thứ 2 và European Arcology đứng thứ 3 -"

Anh thao tác với một bảng điều khiển vô hình và đổi kênh.

"-Trong ba tập đoàn lớn ở thủ đô, Neo Kyoto-"

Anh đổi kênh một lần nữa.

"-Được giao để bán phần mềm cyberware bất hợp pháp ở Neo Kyoto Hachijo-"

Màn hình nhấp nháy nhanh chóng giữa nhiều kênh, nhưng tin tức anh hi vọng thấy không xuất hiện. Suzuki Satoru di chuyển bàn tay của mình, và tắt TV.

"Vậy thì - bắt đầu thôi."

Anh nhặt chiếc mũ bảo hiểm lên, chiếc mũ gần như có thể che kín toàn bộ đầu, việc đội chiếc mũ này là tuân theo những luật lệ máy tính đặt ra, nối dây khác vào cổ và kết nối với chiếc mũ, rồi chụp nó lên đầu.

Mặc dù nó được cho là chiếc mũ che kín toàn khuôn mặt, nhưng máy quay bên ngoài sẽ truyền tín hiệu trực tiếp vào não, do đó, tầm nhìn của anh vẫn rõ ràng.

Chiếc mũ này có một hệ thống sẽ tự động ghi lại mọi thứ diễn ra trong thế giới ảo. Như một bên thứ 3, nó sẽ giữ lại những thứ đã diễn ra trong một tháng, sau đó nó sẽ tự động xóa đi.

Rất nhiều người muốn tránh đội chiếc mũ này. Điều đó rất bình thường, vì nếu đội nó sẽ giống như từ bỏ quyền riêng tư của một người.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều đội chiếc mũ này.

Không phải chỉ vì luật pháp.

Mà còn vì nó bảo vệ con người.

Giao diện nano thần kinh là một bộ phận tăng khả năng hoạt động của bộ não, nó cho phép não bộ hoạt động như một chiếc siêu máy tính - một chiếc máy tính cá nhân hiệu suất siêu cao. Nó là thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, nhưng đôi khi nó cũng được sử dụng cho những mục đích tội ác.

Cụ thể, tin tặc sẽ sử dụng bộ não của người khác như là một công cụ để phạm tội.

Do đó, chiếc mũ như thế này có thể chứng minh sự vô tội của một người, ngay cả khi người đội nó dính líu vào tội ác. Có thể nói đây là mạng an toàn của thế giới máy tính. Ngược lại, không có một trong số những thứ như này sẽ làm tăng đáng kể khả năng người đó bị buộc tội, khi bị lợi dụng để tham gia vào một vụ án, vì vậy chỉ có một số ít người chọn không đội nó.

Anh nhận thấy những từ nói rằng việc thu âm đã bắt đầu, và sau đó anh điều khiển cửa sổ thông qua console gần tay mình. Anh mở thêm một số cửa sổ mới, sau đó đưa một trong số chúng gần bàn tay của anh và chạm vào nó.

Cửa sổ anh chạm vào có từ Yggdrasil trên đó.

Ngay sau đó, cuộc sống thực của Suzuki Satoru sẽ bắt đầu. Tuy nhiên-

Một cảnh báo vang lên trong tai anh. Chỉ có anh mới nghe thấy nó.

Một vẻ mặt thất vọng xuất hiện trên gương mặt.

Cửa sổ mới xuất hiện cho biết, "Sự suy giảm của hệ thống nano trong cơ thể trên 85%. Xin vui lòng bổ sung các nano. "

"Haa ..."

Suzuki Satoru thở dài tạo ra một tiếng ồn lớn, để đáp lại cái hộp thông báo làm giảm niềm vui của mình. Không có ai ở đây, tất nhiên, nhưng anh không thể không bày tỏ cảm xúc của mình.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ làm điều đó ...."

Suzuki Satoru giảm bớt các cửa sổ, điều đó làm mất tiếng ồn cảnh báo khó chịu.

"Tôi biết rồi. Tôi không muốn bị đuổi ra ngoài trong lúc đang chơi vì một lỗi nào đó, nên đợi chút...."

Anh chộp lấy cái ống tiêm, chiếc ống này không gây đau đớn khi tiêm, trong khi anh lẩm bẩm.

Đầu ống tiêm giống như một con dấu, anh đặt nó vào tay, sau đó ép thứ bên trong nó xuống. Giống như cảm giác khi cắm phích cắm vào đầu, anh cảm thấy một ánh sáng rạng rỡ xuyên qua cơ thể mình.

Nó bắt đầu từ cánh tay, và sau đó lan rộng ra khắp cơ thể nhanh như một đám cháy rừng.

Anh bình tĩnh đặt ống thuốc rỗng lên trên bàn. Anh có thể đổi nó một cách ít tốn kém để lấy một cái mới tại phòng khám, nhưng nếu anh làm hỏng nó, việc thay thế sẽ rất tốn kém. Vì vậy, anh đã xử lý nó một cách cẩn thận, để không lãng phí tiền vô ích.

Một thông điệp gửi tới anh, nó nói rằng một lượng nano não đã được truyền vào cơ thể, sau đó nó tự động biến mất.

Và bây giờ, sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Đó là tất cả mọi thứ. Anh không còn cách nào khác để mọi thứ theo ý mình.

Không ai gọi cho anh, vì vậy không cần phải tắt mạng tích hợp với điện thoại di động.

Mắt anh lấp lánh như một thiếu niên lần đầu tới công viên giải trí, Suzuki Satoru nhấp vào cửa sổ có tên là Yggdrasil.

- Thế giới thay đổi.

Máy nano não của anh bắt đầu tính toán, phá vỡ tầm nhìn và kiểm soát hệ thống thần kinh tự động, và mọi thứ đã thay đổi.

Một khoảng không gian trống trống rỗng mở rộng theo mọi hướng - không, có những thứ lấp lánh trong bóng tối giống như những vì sao trong không gian. Ở đó có một cái cây khổng lồ trồi lên như thể bao phủ mọi thứ.

Một phần tầm nhìn của anh nhấp nháy, và nếu nghiêng đầu sang một bên, anh có thể nhìn thấy thứ gì đó.

Đó là một con quái vật.

Những ngọn lửa màu đỏ - đen cháy trong hốc mắt của con quái vật tạo từ xương.

Anh không hề bối rối hay sợ hãi trước sinh vật không giống con người xuất hiện từ hư vô. Đương nhiên, đó là vì sinh vật đó là bản thân anh, thứ mà anh đã rất quen thuộc.

Anh đưa tay ra - và trong giây lát anh chạm vào bộ xương, suy nghĩ của anh thay đổi một lần nữa.

Vô số các thuật toán lướt qua tầm nhìn, và chúng biến mất ngay lập tức. Chúng dường như chứa đựng một ý nghĩa quan trọng, nhưng vì anh không biết gì về chúng nên chúng vô nghĩa với anh. Bên cạnh đó, ít nhất anh biết chúng sẽ không gây bất tiện cho mình.

Tuy nhiên, có một dòng mà anh nhận ra.

Đó là trên thanh tải anh xem lúc đầu. Nếu số bên phải không đạt 100%, cuộc phiêu lưu sẽ không thể bắt đầu.

Không có gì để làm trong lúc chờ, anh nhìn tay mình. Bây giờ chúng đã không còn da thịt, chỉ còn xương, xương bàn tay của con người.

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và mở ra. Anh cảm thấy xúc giác không rõ ràng khi làm vậy, nhưng nó vẫn gần gũi với hiện thực.

Con số trên thanh tải hiển thị 100% như anh đã hy vọng, và một số biểu tượng xuất hiện. Nơi anh chọn để nhấn vào bao gồm một hình tam giác được nối với một hình chữ nhật.

Nói cách khác, đó là nút HOME.

Nếu anh nhấp con trỏ vào nó, nó sẽ thay đổi hình dạng thành một thanh đại diện cho những khu vực nhân vật có thể xuất hiện.

Con số 18/30 trên đó đại diện rằng trong số tối đa 30 người, đã có 18 người ở đó. Anh giấu sự phấn khích của mình dưới khuôn mặt toàn xương, và sau đó chạm vào nó bằng một ngón tay toàn xương. Rồi, chọn YES khi được hỏi "Bạn có chắc không?"

-bắt đầu tải cảnh.

-làm ơn giữ nguyên.

Giọng nữ truyền đến tai anh là một âm thanh êm dịu, nó nghe như một giọng nói của con người. Tất nhiên, nó đã được tạo ra bằng máy tính.

Ngay cả những người có giác quan tốt cũng không thể nhận ra sự khác biệt. Anh biết có một người anh coi như bạn mình, người đó có thính giác tuyệt vời - người mà những người bạn của anh gọi với biệt danh là "kẻ siêu vô dụng" - sẽ phân biệt được những giọng nói đó. Những thông tin đó đến từ chị gái của người bạn đó, người đã nói với anh về khả năng đó rất chi tiết.

Mặc dù, khi cô ấy nói với anh về điều đó là trong tâm trạng tốt, nhưng cô ấy không có ý định che giấu sự hận thù đối với những kẻ đã cướp đi công việc của mình, vì vậy anh nhớ lại bài giảng dài 30 phút của cô ấy - mặc dù nó giống như một cuộc nói chuyện bày tỏ sự tức giận của cô ấy hơn - với một chút sự đáng sợ bên trong câu chuyện ấy.

Ngay cả những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này biết đó là không thể tồn tại, anh vẫn tin tưởng vào tin đồn về việc thế giới ảo này là trực tuyến - nơi mà chỉ cần nói một tiếng thúc giục sẽ cho phép bạn vào game nhanh hơn. Vì vậy, anh nói:"Hãy cho tôi vào nhanh hơn."

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Overlord Prologue (1St Half)-Chương 2

Thế giới của bóng tối được thắp sáng.

Đó là một cảm giác kỳ lạ - mặc dù anh nhắm mắt lại, nhưng nó vẫn mở - nhưng sau khi sự dịch chuyển qua đi, anh thấy mình đang đứng trong một căn phòng bên trong một tòa nhà. Sự mất phương hướng ngắn ngủi mà anh cảm thấy khi tâm trí chuyển sang một thế giới hư cấu nhanh chóng biến mất.

Anh cẩn thận nhìn xung quanh.

Căn phòng được làm bằng một loại chất vô cơ màu xám, trông như bê tông, và nó có trần nhà cao. Mặc dù không có nguồn ánh sáng rõ ràng, một phần trần nhà phát sáng với ánh sáng trắng.

"Yo ~ Momonga-san. Cảm ơn vì đã đến."

Có người gọi cho anh.

Suzuki Satoru - Momonga - đã đăng nhập vào Yggdrasil vô số lần trước đây, nhưng chưa có ai từng nói chuyện với anh trong căn phòng này, vì vậy anh đã hơi lúng túng một lúc. Tuy nhiên, vì đó là một giọng nói quen thuộc - hoặc có lẽ đó là tiếng nói của một trong những người mà anh thân thiết nhất trong clan này- tâm trạng của anh thay đổi ngay lập tức, và anh trả lời:

"Ah - Peroroncino-san, chào buổi tối. Vui vì bạn đã đến."

Tiếng nói của anh hướng đến một người đàn ông với đầu của một con thú hung dữ, và đôi cánh trên lưng . Anh mặc bộ áo giáp vàng sáng bóng.

"Ya ~ nó làm tôi sợ hãi. Momonga-san là người đầu tiên tôi gặp ở đây. "

"Cùng ở đây! Có vẻ như chúng ta đã đăng nhập vào cùng một thời điểm. "

"À, sao điều này giờ lại xảy ra. Thật ngạc nhiên là tại sao nó không xảy ra trước đây. Rốt cuộc, nên có rất nhiều người phải rời khỏi công việc bây giờ và đăng nhập ngay lập tức, cùng một khoảng thời gian chứ. "

Người bạn của anh - Peroroncino - đi về phía anh.

Với mỗi bước đi của Peroroncino, những bụi vàng rơi ra từ áo giáp và biến mất trong không trung. Đắm mình trong ánh sáng rực rỡ, anh ta giống một nhân vật hùng mạnh.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hiệu ứng đó trước đây. Điều đó là gì vậy? Có thể nó là từ một tinh thể dữ liệu rơi xuống bởi những con quái vật trong khu vực mới được phát hiện? "

"Không ~"

Mặt Peroroncino không thay đổi. Một sự thiếu sót đáng tiếc là hình đại diện của một người không thể thay đổi các biểu cảm để khớp với giọng của người đó. Tuy nhiên, giọng nói của anh ấy hoàn toàn rõ ràng, và có thể cảm thấy sự hạnh phúc trong lời nói.

"Đó là một hiệu ứng cho nhân vật, mua từ cash shop ."

Momonga cảm thấy như mặt đất dưới chân anh đang tách ra. Anh nên thể hiện một biểu tượng cảm xúc, nhưng anh không có tâm trạng đó. Thay vào đó, anh chạy về phía Peroroncino.

"Không đời nào! Tại sao? Peroroncino-san, làm sao bạn có thể phản bội tôi như thế này? Làm sao bạn có thể phản bội tình bạn thân thiết của chúng ta! Cả hai chúng ta không phải đã hứa sẽ chơi mà không sử dụng đồ vật trong cash shop sao? "

Thật vậy. Mặc dù họ biết rằng ai đó có thể trả tiền để giành chiến thắng bằng những item trong cash shop, họ vẫn thành lập một No Cash Item Alliance, linh hồn của họ rực lửa với ý tưởng rằng họ có thể bù đắp cho điểm yếu của mình bằng kỹ năng. Thêm vào đó, Peroroncino và Ulbert là những người đã đưa ra ý tưởng đó đầu tiên. Anh ta cũng là người đầu tiên phản bội nó, đó là điều hoàn toàn không thể tha thứ.

"Momonga-san, tôi xin lỗi!"

Peroroncino chắp hai lòng bàn tay vào nhau trong khi nói lời xin lỗi, nhưng lời nói của anh ta không hề có chút hối cải.

"Anh muốn thêm những hiệu ứng gì vào áo giáp cũng được miễn là nó không gây ra tác động nào, nhưng ngay bây giờ hãy nhìn đi. Không phải bộ giáp của anh đã yếu đi rồi sao? "

Tại Yggdrasil, người chơi có thể thiết kế thiết bị của họ theo ý mình. Kể cả khi họ kết hợp nhiều loại sức mạnh cũng được. Tuy nhiên, các năng lực không thể được xếp chồng lên nhau; Năng lực của một item được xác định bởi những item xây dựng lên chúng.

Ngược lại, các hiệu ứng đặc biệt chiếm một lượng nhỏ dung lượng dữ liệu, vì vậy không hiếm khi chúng được thêm vào trong item để sử dụng nốt số dung lượng dư thừa còn sót lại.

Tuy nhiên, Peroroncino là một game thủ ham mê sức mạnh, và những người như vậy đã tìm kiếm sức mạnh bằng bất kỳ giá nào. Họ là những người bị ám ảnh về kỹ năng và các kiểu xây dựng nhân vật. Do đó, dành cả một ít dung lượng dữ liệu nhỏ cho các hiệu ứng đặc biệt là một sự lãng phí.

"À, tôi biết điều đó ..."

Momonga gật đầu, anh thay đổi giọng điệu của mình một chút. Anh cũng không nghiêm túc về lời khiển trách của mình.

"Peroroncino-san, bạn luôn là người làm việc hoàn hảo."

"Thật vậy. Tôi sẽ không tải dữ liệu vô ích vào trang phục của tôi. "

Peroroncino đã cố gắng xây dựng item của mình kết hợp "Sunfall",nó đòi hỏi sự lựa chọn nghiêm ngặt của nhiều tinh thể dữ liệu, cũng như áo giáp và vũ khí để tạo nên chúng. Tuy nhiên, đã có một số kết quả cho công việc khó khăn đó; Anh đã có cách để tạo lại hình dáng của item.

"Đó là lý do tại sao tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cài đặt hiệu ứng vào nhân vật của tôi bằng những vật phẩm trong cash shop! Bạn biết điều đó, phải không? Tôi cũng không thích sử dụng các vật phẩm trong cash shop. Nếu tôi có thể cài vào áo giáp của tôi, tôi sẽ không cần phải làm những việc đó. Hiệu ứng đó không thể giúp được gì. Người đàn ông đó, tôi rất ghen tị với hiệu ứng nổ của Touch-san và hiệu ứng hạ cánh của anh ấy. Tôi ước tôi cũng có những thứ đó. "

"Ah. Những, cái đó. Phải, những thứ đó khá hào nhoáng. "

Người được nhắc đến là thủ lĩnh của họ, cũng là người Momonga đã mắc nợ ân tình. Anh ấy yêu thích những anh hùng biến hình, và nếu chủ đề này được đưa ra, anh ấy sẽ rất vui khi thảo luận về các anh hùng đã biến mất, những anh hùng ấy đã ra mắt trên sóng truyền hình và được phát sóng cách đây 150 năm.

Vì vậy, người ta có thể nói rằng đó là phong cách của anh ấy. Một trong những hiệu ứng đặc biệt của anh ấy đã được lập trình để tự động kích hoạt một vụ nổ không có ý nghĩa đằng sau lưng khi anh ta làm một tư thế nào đó. Người khác-

"Tuy nhiên, vụ nổ là một chuyện, nhưng những từ ngữ đó ... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng, tôi thật sự không biết phải làm gì. Ý tôi là, chúng đang ... "

"Thật không? Tôi thích nó. "

-Công lý đã đến. Những từ này sẽ xuất hiện phía sau Touch, khi anh ấy lấy tư thế thích hợp.

"Eh? Nghiêm túc chứ? Peroroncino-san, bạn thật là tuyệt vời. Bạn thực sự đáng kinh ngạc. "

"Đáng kinh ngạc?"

"À, tôi nghĩ giữa hai chúng ta, chỉ có bạn nghĩ giống như vậy thôi."

"Ah, đúng vậy, chị đại của tôi nói rằng chị ấy không muốn thêm nó vào ... Đợi đã, điều đó có nghĩa tôi là người có sở thích kỳ lạ phải không?"

"... Nếu tôi đồng ý với bạn, nó cũng sẽ phản ánh sở thích của Touch-san, vì vậy tôi sẽ giữ lại bình luận của mình."

"... không phải đó cũng giống như đồng ý với câu hỏi của tôi sao?"

Mặc dù những biểu hiện của họ không thay đổi, nhưng tâm trạng trong không khí đã trở nên nghiêm túc. Well, nó không thực sự là tâm trạng buồn rầu. Hay đúng hơn, bầu không khí đó tạo cảm giác giống như họ đang chơi đùa.

Momonga cười.

Vì một lý do nào đó, việc nói về những điều không cần thiết đã khiến anh rất hạnh phúc.

Anh cảm thấy có thể tiếp tục cuộc trò chuyện như thế này mãi mãi, nhưng nó chỉ áp dụng cho mỗi bạn của anh Peroroncino, và anh cũng muốn thấy những người bạn khác của mình nữa.

Momonga chỉ vào đường hầm.

"Chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Hãy đi đến điểm gặp mặt. "

"Vâng, vâng, tôi sẽ làm như vậy."

Hai người bước đi, với những sải bước cùng một nhịp.

Đường hầm được làm bằng vật liệu vô cơ giống bê tông, có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với việc đang trong một nhà tù, và nó được mở rộng về phía trước. Mặc dù có những cánh cửa ở cả hai bên, hai người họ bỏ qua và tiếp tục tiến lên phía trước. Người ta có thể nói rằng những cánh cửa dọc hai bên đường hầm dẫn tới điểm đến của họ chỉ là đồ trang trí, và họ không thể mở ra cho dù họ thực sự muốn.

"Nói về điều đó, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Nó không được viết trên mail, nhưng có lẽ chúng ta sẽ bắt mọi người lên cấp. Ý tôi là, những người mới tất cả họ đều ở mức level thấp. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chiến đấu nếu họ muốn, thậm chí với chênh lệch hai hoặc ba cấp độ. "

"Ồ, sẽ tốt nếu chúng ta có thể làm giàu cho Guild."

Trong Yggdrasil, những con quái vật bị đánh bại dễ dàng có khuynh hướng giảm lượng tiền nhận được. Điều này là do có rất nhiều class nghề chế tạo trong game. Hầu hết họ là người tạo ra những scroll hoặc đũa phép và quyền trượng, đó là những món đồ thường dành cho những magic caster, nhưng người chế tạo cũng có thể sử dụng chúng.

Nếu chỉ một ít tiền bị giảm đi, việc sản xuất item ma thuật sẽ trở nên rất khó khăn, và những lớp nhân vật sử dụng phép thuật sẽ phải suy nghĩ xem nên theo những cuộc phiêu lưu hay những trận đánh dữ dội. Điều này đã đi ngược lại triết lý thiết kế game là để người chơi khám phá thế giới. Vì vậy, trò chơi sẽ hào phóng hơn nhiều với người chơi, sự hào phóng đó tương xứng với số tiền người chơi nhận được.

"Ý bạn là gì? Tinh thể dữ liệu? Hay là tiền? "

"Tất nhiên là tiền. Mặc dù, tôi cũng muốn có được một số tinh thể dữ liệu ... "

Hai người họ đi cạnh nhau.

Hai người họ được trang bị đầy đủ và đang đi bộ vai kề vai, vì vậy họ cần rất nhiều không gian. Tuy nhiên, kích thước của đường hầm này được chỉ định là tùy biến, do đó đường đi sẽ tự động thay đổi để phù hợp với kích thước cơ thể của những thứ đi qua. Đó là lý do tại sao họ có thể đi theo cách này.

"Các tinh thể dự liệu bạn muốn có được là những thứ bạn dùng để chế tạo vũ khí mơ ước của bạn, phải không?"

Một giấc mơ chế tạo.

Tạo một nhân vật thứ hai đã bị cấm trong DMMORPG Yggdrasil. Do đó, để tận dụng tối đa nhân vật của mình, người chơi bình thường sẽ phải phát triển nhân vật của họ thông qua những phép thử và sai lầm. Mục tiêu của hầu hết các người chơi là sức mạnh, hoặc để phát triển đầy đủ các khả năng của một nghề nghiệp không thể chiến đấu như nấu ăn hoặc giả kim hay những nghề tương tự.

Nhưng trong số đó có những người tiến hành theo một cách riêng, đó là hướng tới xây dựng nhân vật ước mơ của họ.

Đây là khởi đầu cho những người tự hào tuyên bố họ đang chạy theo sự lãng mạn, những người đó tránh việc theo đuổi sức mạnh và tìm cách nhập vai hoàn hảo.

Ví dụ, để tạo ra một barbarian có thể hát trong trận chiến, họ sẽ không đủ điểm để đạt được class cao nhất trong lớp barbarian, nhưng thay vào đó họ đã cộng điểm của mình vào các lớp như Dragon Priest hay Bard, có thể coi đó là một sự lãng phí.

Tuy nhiên, có nhiều người khinh thường những ai đi theo sự lãng mạn.

Tại Yggdrasil, giới hạn tối đa của một lần đi raid là năm party, mỗi party là sáu người, hoặc nói cách khác có tổng cộng 30 người trong một lần đi raid. Ngoài các trường hợp ngoại lệ như trận chiến guild hoặc chiến đấu với một kẻ thù World-Class, những nhóm vượt quá giới hạn sẽ phải chịu hiệu ứng tấn công lẫn nhau. Nói cách khác, họ chỉ được phép có 30 người trong một raid. Nếu có những người chơi thích chạy theo sự lãng mạn trong nhóm, nó sẽ làm giảm lượng sức mạnh chiến đấu mà nhóm có thể phát huy.

Do đó, nó đã được phổ biến cho hầu hết những người thích chạy theo sự lãng mạn, để họ tự thành lập guild với những người khác cùng sở thích giống như họ.

Vậy thì, còn Momonga thì sao?

Clan mà Momonga gia nhập không phải là clan của những người chạy theo sự lãng mạn, nhưng đồng thời, họ đã có đủ sức mạnh để tiếp nhận những người đó.

"Yeah. Đó là lý do tại sao rất khó để kiếm được chúng. Tôi không biết liệu dungeon đó có giấu bất kỳ tinh thể dữ liệu nào mà những người như tôi mong muốn ... từ những góc độ khác, bạn luôn có thể nói rằng không ai sẽ chiến đấu với tôi vì những thứ rơi ở đó ".

"Bạn đã tìm thấy nó ở đâu chưa?"

"Tôi đã đến Nyaru-chan."

Sau khi nghe tên của trang web nổi tiếng với việc chia sẻ những bí mật từ lời nói của Momonga, mặc dù khuôn mặt của Peroroncino không di chuyển, nhưng anh đã thể hiện một biểu tượng cảm xúc bất an.

"Từ Nyaru, huh. Những trang web miễn phí có xu hướng đăng rất nhiều tin giả. Có thể những trang web đó đang theo dõi các trang web có thu phí, vì vậy cách tốt nhất để nhận thông tin hữu ích là truy cập vào các trang web được thu phí. Đã có những trường hợp họ phát tán thông tin giả mạo nhằm mục đích, thu hút mọi người ra khỏi những nơi có chứa các tinh thể dữ liệu hiếm hoi, bạn biết điều đó đấy. "

Có rất nhiều trang web có thông tin sai về Yggdrasil, đặc biệt là những trang mà các cộng tác viên có thể tự do chỉnh sửa thông tin của họ.

Tất cả điều này là bởi vì kiến thức là sức mạnh ở Yggdrasil. Kết quả là, hầu hết các người chơi sẽ không tiết lộ những gì họ đã học được cho những người chơi khác, những người mà họ không biết hoặc không tin tưởng. Vì vậy, nếu thấy một thông tin có giá trị, được rất nhiều người tìm kiếm , người ta có thể chắc chắn rằng có một số kế hoạch mờ ám đằng sau nó.

"À, tôi cũng biết vậy. Nhưng thông tin này có vẻ đáng tin cậy. Bạn biết có một guild hàng top được gọi là Seraphim đấy, một trong những guild chỉ cho phép các class angel tham gia nhỉ? Họ nói thông tin đó đến từ họ. "

"Ah. Vâng, nếu là trường hợp đó, nó thực sự có thể đáng tin cậy, sau tất cả thì- "

Vào lúc này, hai người họ cuối cùng đã đến được cánh cửa ở cuối đường hầm.

Momonga mở cửa, để cho Peroroncino đi trước. Đương nhiên, đây là một sự ân cần mà người ta mong đợi từ một nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, nếu tình huống như thế này xảy ra lần nữa, theo nghi thức, nó sẽ đến lượt Peroroncino mở cửa.

"Cảm ơn nhiều."

Sau khi Peroroncino bước qua cánh cửa với những lời đó, Momonga theo sau anh.

Căn phòng phía sau của cánh cửa được xây bằng bê tông. Nếu đây là một căn phòng guild tạo ra, có lẽ nó sẽ không được xây dựng một cách đơn giản, nhưng nơi này được trả bằng đồng tiền trong trò chơi, họ không thừa sự giàu có để chi tiêu tiền bạc cho những dữ liệu của những thứ vô dụng. Tuy nhiên, một căn phòng đơn giản như này có những mặt tốt . Vì lượng dữ liệu sử dụng quá nhỏ, nên căn phòng có thể được làm rất lớn.

Có nhiều ghế sofa và ghế đơn nằm rải rác khắp phòng, với khá nhiều nhân vật dị hình - có tổng cộng 18 người - ngồi ở những nơi ưa thích của họ trong các tư thế yêu thích của họ. Một làn sóng chào đón và nụ cười biểu tượng cảm xúc xuất hiện khi cả hai người cùng xuất hiện.

Momonga đã nở một vài nụ cười để đáp lại.

"Chúng ta nên đến đâu?"

"Ở đó thì thế nào?"

Momonga và Peroroncino di chuyển một vài chiếc ghế, ngồi xuống đối mặt nhau.

"Ah, lúc nãy, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Momonga suy nghĩ về cuộc nói chuyện trước đó của họ để đáp lại câu hỏi của Peroroncino.

"À, tôi nghĩ chúng ta đang nói về những thông tin đáng tin cậy."

"Phải, đúng rồi! Chính là nó! Giống như tôi đã nói, bạn phải xác định bằng mắt của mình xem liệu thông tin đó có đáng tin cậy. Cho bạn biết điều này, nếu không có hoạt động clan ngày hôm nay, tôi sẽ đi với bạn. "

"Eh ?! Có thực sự ổn không, Peroroncino-san? "

"Tất nhiên, Momonga-san! Chị của tôi nói rằng cô ấy cũng đến - well, cô ấy có thể không ở đây, nhưng chúng ta cũng có thể mang cô ấy đi cùng. Bên cạnh đó, một party cần một người làm tank. "

"Cảm ơn rất nhiều, Peroroncino-san."

"Không có gì, không có gì. Không sao cả miễn đó là Momonga-san. Mặc dù vậy, lần sau bạn sẽ phải đi săn với tôi. "

"Được thôi!"

"Ồ, nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ có một Attacker, một Tank, và một Wildcard. Để có một party hoàn hảo, chúng ta sẽ cần thêm ba người nữa - một Healer, một Seeker, và một Attacker nữa. "

"Ồ, và hai người định đi săn ở đâu?"

Họ nhìn vào nơi phát ra âm thanh thứ ba, và những gì họ thấy là người tạo ra clan này.

"Ohh, đó là Touch-san. Chào buổi tối ~ "

"Chào buổi tối."

"Ah, chào buổi tối."

Đó là một chiến binh màu bạc. Bên dưới của trang phục Paladin là một cơ thể mờ nhạt.

Anh mặc chiếc áo choàng màu đỏ, giống như một chiếc khăn.

Mặc dù không có gió ở đây, nhưng nó vẫn có hiệu ứng bay phất phới trong không khí. Tuy nhiên, Momonga-san từ lâu đã ngừng tò mò về điều đó. Nó phải là do một loại item trả phí tạo ra. Tất cả những gì anh cảm thấy bây giờ là sự ngưỡng mộ - nếu có thể mặc bộ áo giáp thì anh cũng mong muốn có một chiếc áo choàng đỏ như thể.

Người đàn ông tên là Touch Me ngồi bên cạnh Momonga phát ra âm thanh "yoi ~ sho ~", giống như một ông già. Dưới sự điều khiển của ông, chiếc áo choàng nằm yên một chỗ. Có lẽ ông cảm thấy rằng nên giữ nó theo cách này,

"Clan leader, chúng ta có nên đi đâu hôm nay không?"

Trong khi người lãnh đạo guild được gọi là Guildmaster, nhưng đây không phải là một guild. Thay vào đó, nó là một thứ dưới tiêu chuẩn để gọi là một guild, hoặc có thể gọi là một clan. Do đó là lãnh đạo của clan này, Touch Me được gọi là clan leader.

"Không, thực sự. Chưa có kế hoạch nào. Mặc dù vậy, tôi nghĩ chúng ta phải tổ chức một cuộc họp thường kỳ. "

Clan của Momonga thường xuyên tổ chức các cuộc họp hàng tuần. Mặc dù có khá nhiều người không có mặt hoặc không thể tham gia, nhưng các thành viên đó cũng được yêu cầu xem mail của clan.

"Ồ, nói cách khác, anh có dự định đi đâu chưa, Touch-san?"

Các cuộc họp là cơ hội cho hầu hết các thành viên gặp nhau, và do đó rất có thể họ sẽ tiến hành các hoạt động quy mô lớn như săn bắn. Nếu trong cuộc họp không có kế hoạch gì, đó sẽ là nơi tốt nhất để tuyển dụng thêm thành viên cho party, vì vậy họ đã lên kế hoạch trò chuyện với một số người và gợi ý rằng muốn họ sẽ đi cùng.

Để đáp lại câu hỏi của Peroroncino, Touch Me đơn giản chỉ đi "Hmm-" và nhìn lên trần nhà.

"... À, không đúng lắm, có vài thứ, cái này hay cái kia, mà tôi muốn thay đổi, điều đó ..."

Momonga và Peroroncino nhìn nhau, cũng như Touch Me họ bắt đầu tự lẩm bẩm.

Điều này hoàn toàn khác với Touch Me mà họ biết. Ông là một người rất đơn giản, một người rất thẳng thắn trong lời nói và hành động của mình.

Ngay khi Momonga sắp hỏi anh về điều đó, anh nhìn thấy cánh cửa mở ra từ góc mắt của mình và Bukubukuchagama bước vào phòng.

Là chị gái của Peroroncino, cô trông giống như một slime màu hồng. Mặc dù cô ấy gọi mình là guo-kawaii, nhưng không ai đồng ý với cô ấy. Mọi người chắc chắn rằng cô ấy nói như vậy để bẫy họ.

Momonga, Peroroncino, và sau đó Touch Me chào đón cô ấy, giống như cô ấy đã trở lại.

Một số người khác đến phòng họp sau Momonga và Peroroncino. Momonga đã làm hết sức mình nở nụ cười khi họ đến, nhưng khi bị cuốn vào cuộc trò chuyện, đôi khi anh ấy quên làm như vậy. Tuy nhiên, chắc chắn anh sẽ nhận thấy nếu Bukubukuchagama xuất hiện. Xét cho cùng, những slime màu hồng đặc biệt nổi bật, ngay cả trong clan toàn dị hình tộc này.

Cơ thể của Bukubukuchagama lắc lư khi cô hướng về phía Momonga và những người khác. Cô ấy có thể là một slime, nhưng cô ấy có thể di chuyển khá nhanh.

Theo Bukubukuchagama, cô ấy nói rằng nó giống như đi bộ trên đôi chân của mình, mặc dù trông cô giống như đang gặp những rắc rối khi di chuyển mà đang mặc một chiếc váy dài.

Cô ấy đến gần Momonga và những người khác và ngay lập tức ngồi xuống. Mặc dù cơ thể của cô là một slime và không có những đường cong nữ tính, người ta vẫn có thể đoán được nơi được gọi là eo của cô, từ cách cơ thể được uốn cong.

"Yo. Bạn có vẻ đang nói về cái gì đó khá nghiêm trọng. Chuyện gì thế?"

"Không có gì. Chỉ là đang thảo luận về những gì chúng ta sẽ làm ngày hôm nay. "

"Haha, well, nó giống như những gì người anh của tôi nói. Touch-san, chúng ta sẽ làm gì sau cuộc họp hôm nay? "

"Đến lúc suy nghĩ về nó rồi, đã đến lúc rồi. Mọi người ... ồ, thật là tốt. Mọi người đều ở đây. "

Khi nghe những lời của Touch Me, Momonga nhìn quanh. Anh nhìn thấy 27 sinh vật dị hình của tất cả các loài khác nhau - có vẻ như toàn bộ clan đã ở đây. Điều này khá hiếm khi xảy ra, đối với một cuộc họp thường kỳ.

Clan này là một clan hiếm hoi vì nó không chứa những học sinh, sinh viên, chỉ có những người trưởng thành và có việc làm. Kết quả là, thời gian rảnh rỗi của họ hầu như không giống nhau, và khó có thể coi đó là một guild tốt. Có tất cả các thành viên ở cùng với nhau tại một thời điểm không phải là một việc hay xảy ra.

"Này, Yama-chan, chào buổi tối ~"

Bukubukuchagama vẫy bàn tay nhớp nháp, và một người khổng lồ xấu xí vẫy bàn tay khổng lồ của nó đáp lại.

"Ah, chào buổi tối, Bukubukuchagama-san."

Đó là giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Đây là Yamaiko, một người nephilim. Không giống những người khổng lồ khác, cô thuộc giống người khổng lồ được gọi là demihuman, nephilim không thể che giấu sự xấu hổ của họ cho dù họ có cố che giấu nó như thế nào. Thật khó tưởng tượng rằng bên trong cơ thể đó là một trong những thành viên nữ duy nhất của clan, cùng với Bukubukuchagama.

Trước đây, cô đã nói rằng cô có thể thay đổi tính cách của mình, nhưng cô vẫn chưa làm như vậy, vì cô cảm thấy nó là một suy nghĩ khá kỳ quặc.

Yamaiko đang ngồi một cách duyên dáng từ từ đứng dậy, và đi đến chỗ họ bằng những bước chân nặng nề.

"Yama-chan ~ bạn vừa gọi Buku - chan ~ Ne, sao ~"

"Ehh?"

Yamaiko bày ra biểu tượng cảm xúc "Ôi em yêu" khi cô đi xuống. Sau đó, cô trả lời:

"... Buku-chan?"

Bukubukuchagama như bị đóng băng. Yamaiko nhận ra rằng cô ấy không thích cái tên đó, và đã thử một cái tên khác.

"Vậy, Bukubuku-chan thì sao?"

Bukubukuchagama sụp đổ thành một đống như vừa bị đánh trúng một đòn, và với một giọng nói chán nản, mất tinh thần, cô nói:

"...Rất lấy làm tiếc. Xin đừng gọi là Buku-chan. "

Bởi vì công việc của mình, Buku có thể thực hiện một màn trình diễn thực sự hấp dẫn khi cô đặt mình vào tình huống này. Đây là tiếng nói của một linh hồn đã bị đánh bại bởi nỗi thống khổ.

"Ah ... xin lỗi vì điều đó, Chagama-chan."

"Nó không tệ, nhưng, hm ... nó nghe có vẻ không dễ thương."

Em trai cô đang nói cái gì đó tương tự như câu "Nhìn lại vẻ bề ngoài của chị đi", nhưng Momonga và Touch Me vẫn im lặng.

Họ biết rằng không nói gì là sự lựa chọn khôn ngoan.

"Đuợc rồi! Vậy giờ, hãy gọi cho tôi Kazecchi. "

"Kazecchi? Tôi nghĩ, bạn có muốn thêm - chan không? "

"Của tôi để là ~ Yama-chan ~"

Một Bukubukuchagama như hồi sinh nhanh chóng bên cạnh Yamaiko.

Giống như Yamaiko, Momonga và Touch Me không biết tại sao họ phải gọi cô ấy là Kazecchi. Họ nhìn vào người duy nhất có thể có thể làm sáng tỏ điều này.

"Ah, chị đại ... chị ấy có một tên sân khấu ít sử dụng là Kazeumi Kumi. Những người hâm mộ cũ thường gọi chị là Kaze-chin. Chị ấy đã thay đổi nó nhiều lần, nhưng vẫn thích nó vì thấy nó là tốt nhất. "

"Tôi hiểu rồi..."

Trong nháy mắt, slime màu hồng dường như đang quay tròn, vòng quanh nephilim. Mặc dù đó có thể là một điệu múa, cảnh tượng kỳ lạ và không thể tin được này đã khiến người xem liên tưởng đến một buổi lễ ác độc nào đó. Tất nhiên, đó là một cảnh hàng ngày trong một clan dị hình.

"Vậy, xin lỗi vì đã làm gián đoạn niềm vui của những cô gái, nhưng vì mọi người đều đã ở đây, chúng ta đã có thể bắt đầu. Hoặc đúng hơn, chúng ta càng bắt đầu nhanh, thì chúng ta sẽ càng kết thúc sớm hơn. Oi, các thành viên, cuộc họp sắp bắt đầu. "

Sau khi Touch Me giơ tay lên và đứng dậy, những người khác cũng vậy. Mọi người lướt qua chiếc bàn tròn, từng người một, tìm một nơi mà họ thích và ngồi xuống.

"Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Có một số điều tôi muốn thảo luận với mọi người sau đây, vì vậy tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cho tôi một chút thời gian. Tiếp theo, có bất cứ ai khám phá ra bất cứ điều gì trong tuần này không? Có ai có gì để chia sẻ không? "

Người ta có thể nói rằng các cuộc họp này giống như là các hội nghị của giới truyền thông. Đó là một cuộc họp được tổ chức để chia sẻ thông tin và xem có ai yêu cầu được giúp đỡ không, nó được tổ chức hàng tuần. Điều đó nói rằng, những thông tin mới sẽ không thể đến với mọi người dễ dàng.

Theo trang web của nhà phát triển, Yggdrasil là một trò chơi khám phá, và rất nhiều điều là bí ẩn. Đó là một trò chơi, nơi mà tất cả người chơi đều không được hưỡng dẫn gì mà phải tự mình tìm hiểu kết thúc cuối cùng. Mặc dù có rất nhiều thông tin đã được thu thập, phần lớn nó liên quan đến dungeon và các địa điểm khác, và ước tính chỉ có 30% trong tổng số chín thế giới đã được lập bản đồ.

Chẳng hạn, có những World-Class item, còn được gọi là những "crapped out". Có tổng cộng 200 item, nhưng theo các nhà phát triển, chỉ có 50 item đã được tìm thấy cho đến nay. Nhiều người chơi đã cố gắng tìm kiếm chúng, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể tìm thấy.

Là người trưởng thành có việc làm, các thành viên của clan chỉ chơi trong thời gian rảnh của họ và không có thời gian để điều tra sâu. Vì vậy, họ thường không có bất kỳ thông tin nào đáng nhắc đến.

Tuy nhiên, ngày hôm nay lại khác.

"Tôi có."

Một bàn tay giơ lên để đáp lại câu hỏi của Touch Me dành cho clan.

Được miêu tả bằng một từ, người nói là một ninja. Anh mặc bộ đồ ninja truyền thống và đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, với hai thanh kiếm ở thắt lưng. Nói rằng anh là thứ gì khác chứ không giống một ninja sẽ là một lời nói dối.

Anh là một trong những người bạn đồng hành sớm nhất cùng Momonga - Nishiki Enrai.

"Nishiki-san. Có thông tin gì hả? "

"Đúng vậy, Touch-san. Đây là một phát hiện thực sự đáng kinh ngạc. "

Anh ta vừa nói xong, những người khác "ohhhh" lên biểu lộ sự tò mò và háo hức.

"-Tôi đã phát hiện ra một dungeon chưa từng được khám phá."

Niềm hân hoan và tò mò đã được che giấu bởi sự ngạc nhiên, và nhiều thành viên trong clan thậm chí còn làm cho âm thanh kinh hoàng hơn.

Mọi người đều hỏi Nishiki Enrai cùng một câu hỏi. Momonga, Peroroncino và Touch Me không khác gì những người khác. Những người duy nhất không có hứng thú là các cô gái, Yamaiko và Bukubukuchagama.

Game Yggdrasil bao gồm chín thế giới riêng biệt. Mỗi thế giới trong số đó rất là rộng lớn, và có rất nhiều nơi khó khám phá. Chẳng hạn, có những đầm lầy khổng lồ, các khu rừng nhiệt đới xanh mát, những sa mạc nóng như thiêu như đốt và những thứ tương tự. Cần những thiết bị đặc biệt để tìm hiểu sâu vào các dungeon ở đó, cũng như một chiến lược thích hợp và quyết tâm bỏ cuộc sống ở thế giới thật cho chuyến đi. Mặc dù vậy, có rất nhiều người đã lãng phí thời gian của mình vào một chuyến đi.

Bởi vì những dungeon khó tìm thấy này chứa những quái vật rơi ra các tinh thể dữ liệu có giá trị. Bất cứ ai cũng vui mừng khi tìm thấy một dungeon chưa được khám phá. Có thể nói đó là một mỏ vàng.

Ngoài ra, việc khám phá một dungeon có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của một guild trên thế giới. Vì vậy, không có nhược điểm cho việc khám phá này.

"Chính xác bạn tìm thấy nó ở đâu?"

Người được yêu cầu thay mặt cho sự hoài nghi của các thành viên clan không phải là lãnh đạo clan Touch Me, người đó tạo hình nhân vật là một demon đầu dê, Ulbert Alain Odle.

Anh ta là thành viên của một class được gọi là World Disaster. Tại Yggdrasil, chỉ có một số ít người có thể gia nhập class này - vì yêu cầu tham gia class này là giết người nắm giữ class này trước đó. Đó là một class chuyên về ma thuật phá hoại, và anh ta là người có sức mạnh hỏa lực cao nhất trong clan.

Trước khi mở miệng, Nishiki Enrai - người có khuôn mặt như những người trong clan - lén nhìn Touch Me.

"... Anh có biết về đầm lầy độc hại ở đầm lầy Helheim không?"

"Ý anh là khu train khổng lồ có những Tuvegs có khả năng kháng độc phải không? Đầm lầy độc đó sao? "

"Chính là nơi đó. Tôi tìm thấy nó trong khu vực đầm lầy đó. "

"Thật kinh ngạc. Nhưng làm thế nào bạn tìm ra điều đó? Rất nhiều người đã thực hiện trinh sát trên không ở đó, nhưng không ai trong số họ báo cáo về việc tìm thấy một dungeon. Tôi đã xem bản thu âm của họ, và họ không nói dối. "

Giọng nói hòa nhã phát ra từ một người, người đó là một phần của tầng lớp trí thức trong clan, Tabula Smaragdina.

Nhân vật dị hình của ông khá đáng sợ, bộ đồ đang mặc làm cho người khác khi nhìn sẽ nghĩ đến những kẻ sử dụng các công cụ tra tấn, là kết quả của ông khi làm việc chăm chỉ để tạo ra.

"Chúng tôi không nghi ngờ anh ~"

Người đàn ông vừa nói cũng là một phần của trí thức trong clan, người đàn ông sử dụng bí danh của Zhuge Kongming, Punitto Moe.

Ông hoàn toàn điềm tĩnh giống như một loài thực vật được biết đến với tên gọi Death Vines.

"Khi Tuvegs phát hiện người chơi xâm nhập, chúng phát ra âm thanh báo động cho toàn bộ bộ lạc. Vì vậy, chúng là những đối thủ phiền hà, vì thế sẽ không dễ dàng để không bị phát hiện khi chúng ta đến được dungeon. "

"Ah, dungeon nằm khá sâu trong đầm lầy. Tôi tìm thấy nó trong khi tìm kiếm thứ khác, vì vậy tôi không thể nói cho bạn khoảng cách từ đường chính đến dungeon đó là bao xa. "

"Có ai ở đây đi cùng Nishiki-san không?"

Mọi người đều lắc đầu khi nghe câu hỏi của Punitto Moe.

"Vậy bạn có dẫn theo một đội NPC lính đánh thuê khổng lồ tới đó không? Không, nếu bạn mang chúng theo, bạn sẽ bị phát hiện và bị choáng ngợp bởi số lượng áp đảo tuyệt đối của Tuvegs. Nó quá khó khăn, đó là lý do tại sao mọi người chỉ có thể do thám khu vực đó từ trên không. Đúng rồi, nếu tất cả mọi người ở đây đi đến đó bọn chúng sẽ không thành vấn đề, nhưng tôi đoán không phải là trường hợp đó. Vậy, làm thế nào mà bạn tìm ra nó, Nishiki-san? "

Punitto Moe ráp những ngón tay trông như những quả nho của mình thành hình ngôi đền. Có thể có một số lý do đằng sau nó, nhưng thật đáng buồn, Momonga không biết tại sao. Tuy nhiên, cách đặt câu hỏi của ông không giống như phong cách bình thường của ông ấy.

Mặc dù vậy, cách truyền đạt của Punitto Moe khá hiệu quả trong việc phổ biến thông tin tới các thành viên khác của clan.

"Ngài cảnh sát điều tra-san, anh đã mắc một sai lầm chết người," ninja đeo mặt nạ tuyên bố với một tiếng cười. "Tất cả những gì bạn cần làm là tiếp cận bí mật những Tuveg và tiêu diệt nó bằng một cú đánh. Bằng cách đó chúng sẽ không thể cảnh báo những con khác. "

Punitto Moe không có gì để nói.

Đây là sự kết thúc của trò chơi suy đoán.

"Yaa, bạn biết đấy, việc đó chỉ là trò trẻ con đối với tôi, tiếp cận từ đằng sau ai đó rồi tung một cú đánh. Đó là cách tôi đi sâu vào đầm lầy. Tôi di chuyển giống như những con quái vật sâu để giảm thiểu những rung động, việc đó đảm bảo rằng tôi có thể vô hiệu hóa khả năng phát hiện của chúng và lẻn vào. "

"... Nishiki-san, có chuyện tôi thắc mắc. Những điều đó, thậm chí có là một ninja ... bạn xây dựng nhân vật như thế nào để có thể làm tất cả những điều kỳ lạ đó? "

Punitto Moe đưa ra những câu nói đó trong sự bàng hoàng, và Nishiki Enrai đáp lại bằng một tiếng cười.

"Ah, anh không biết sao? Đó chỉ là một cách tấn công lén lút đơn giản. Những người không xây dựng nhân vật theo class sẽ được gia tăng thêm sát thương gây ra. Khả năng phòng thủ của tôi chỉ là thứ bỏ đi, và tôi sẽ chết nếu bị phát hiện .... nhưng tôi thích điều đó. Tôi luôn muốn mình trở thành một khẩu pháo mạnh mẽ nhưng làm bằng thủy tinh. Bạn có thể hiểu rằng đó là giấc mơ của tôi. Nhắc đến điều đó, Punitto Moe-san, bạn cũng chơi Aberage, phải không? Nhớ cỗ máy đó chứ? Cỗ máy đó giống như những gì tôi muốn trở thành."

Trò chơi mà họ đang nói đến là một trò mà Momonga không chơi. Nó liên quan đến việc xây dựng các cỗ máy phù hợp để chứa nhiều loại sức mạnh, và sau đó sử dụng chúng để chiến đấu với những người khác.

"Ah, tôi chơi loại cân bằng, với chỉ số giáp trung bình. Hướng chơi của tôi lấy từ những người khác."

"Nghe có vẻ như bạn là người chạy theo hướng xây dựng bình thường. Giống như tôi đã nói, tôi có áo giáp mỏng như giấy, tốc độ cao và hỏa lực mạnh. Thậm chí thay vì sử dụng radar , tôi lại sử dụng chính đôi mắt của mình, để di chuyển nhanh hơn. "

"... Thật kỳ lạ."

"Tuy nhiên, Punitto-san. Cỗ máy của tôi nằm trong cấp Violet. "

Beast King Mekongawa, ngồi gần Nishiki Enrai, đột nhiên kêu lên, "Ehh ?! Bạn nói gì? Điều đó không phải có nghĩa, bạn là một trong những người chơi đạt top-class sao? ... Tôi chỉ là một Green. Có lẽ tôi nên bỏ Aberage ... "

"Không, không, làm ơn đừng nói thế. Lần sau hãy đi cùng nhóm với tôi. "

Thật cô đơn khi nhìn thấy các thành viên trong clan cảm thấy phấn khích trước những thứ mà Momonga không biết đến. Momonga cảm thấy giống như mình bị đau, âm thanh của một vài tiếng vỗ tay vang lên.

"Được rồi, được rồi, chúng ta đã đi lạc đề. Nishiki-san, hãy nói cho chúng tôi về dungeon đó. "

"Ahhh, vâng, Touch-san, hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Có một hòn đảo ở vùng sâu nhất của đầm lầy độc hại - hoặc đúng hơn, có một căn cứ ở đó, và ở giữa là lối vào dungeon. "

Nishiki Enrai cho biết tên của căn cứ đó được gọi là Lăng mộ Nazarick.

"Tại sao mọi người lại không tìm thấy nó bằng máy định vị trên không?"

Đáp lại câu hỏi đó, Punitto Moe trả lời:

"Tôi nghĩ rằng đó là một dungeon chỉ có thể được phát hiện trong những trường hợp đặc biệt."

Một số dungeon chỉ có thể được tìm thấy trong những điều kiện nhất định. Ví dụ, lối vào một dungeon giữa một cánh đồng hoa ở sâu trong rừng chỉ có thể được nhìn thấy dưới ánh trăng tròn. Một ví dụ đáng chú ý là thành phố mùa đông ở Niflheim, nơi đó chỉ có thể vào được khi có một trận bão tuyết.

Mặc dù đây chỉ là giả thuyết, Tabula Smaragdina tiếp tục:

"Có lẽ Lăng mộ Nazarick chỉ xuất hiện đối với những người đã đi qua các đầm lầy độc bằng chính đôi chân của mình? Hoặc có lẽ nó chỉ bị nhìn thấy ở một độ cao nhất định. "

Sau khi trả lời "Tôi hiểu" và "Điều đó có thể xảy ra", Nishiki Enrai tiếp tục nói.

"Sau đó - tôi có một gợi ý. Tại sao chúng ta không đến đó sau khi cuộc họp này kết thúc? "

Phản ứng của mọi người dịu hơn so với khi thông tin "dungeon chưa được khám phá" được công bố.

Chưa được khám phá, không có cách nào để biết được những gì nguy hiểm đang chờ đón bạn. Nó có thể là một dungeon rất khó, điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn. Những dungeon ở Yggdrasil sẽ không nói với bạn cấp độ phù hợp để khám phá nó.

Điều gì đó làm thay đổi suy nghĩ của mọi người khi người phụ nữ được cho là có bộ não thông minh nhất nói.

"Thật thú vị, mọi người không nghĩ vậy sao? Đó một dungeon chưa được khám phá, phải không? Chúng ta nên thử bất kể nó ở mức độ khó nào. "

"Tôi cũng đồng ý. Rằng các dungeon nguy hiểm, những nó cũng sẽ cung cấp một phần thưởng tuyệt vời nếu chúng ta hoàn thành nó. Tôi muốn chúng ta là những người có thể tận dụng điều đó khi là người khám phá đầu tiên, thử khám phá nó bằng sự cố gắng và những sai làm để có thể giành được phần thưởng cho việc khám phá hết nó. Dungeon không chắc đã là rắc rối. Chúng ta nên tập hợp thông tin về cách chinh phục nó trước khi những người khác tìm hiểu về nó. "

Có nhiều điểm trong ý kiến của Yamaiko và Ulbert Alain Odle đưa ra mà mọi người có thể đồng ý.

Momonga ủng hộ ý tưởng này.

Người đầu tiên khám phá một dungeon, sẽ được một món tiền thưởng, hoặc thêm 10% kho báu. Ngoài ra, khi một dungeon bị chinh phục lần đầu, rương kho báu lớn sẽ cung cấp các item có cấp độ cao hơn 10-20% so với thông thường.

Sẽ là một điều đáng tiếc nếu họ không thể tìm thấy các kho báu và để cho người khác lấy mất chúng. Làm thế nào họ có thể cho phép mỏ vàng trước mắt mình bị những người khác cướp mất?

"Có vẻ như đa số thành viên đều tán thành việc này. Vậy thì, chúng ta sẽ đi đến dungeon đó sau cuộc họp. Rốt cuộc, rất hiếm khi mọi người tụ tập ở một nơi. "Chúc mừng ý kiến của Touch Me đã được mọi người đồng ý. Mặc dù có một số ít người phản đối điều này, nhưng bởi niềm đam mê họ sẽ vui vẻ đi cùng những người khác.

Sự sôi nổi khiến các thành viên clan tập trung quanh bàn.

"Vậy, có còn bất cứ điều gì khác mà mọi người muốn chia sẻ không?"

Không có câu trả lời cho câu hỏi của Touch Me.

"Tốt. Mặc dù đây chưa phải là kết thúc của cuộc họp, tôi muốn nói một vài điều. "

Touch Me nhìn quanh, và rồi ném một quả bom.

"Thứ nhất, tôi muốn giải tán clan này."

Trong một khoảnh khắc, mọi người đều im lặng.

Sau đó, căn phòng bị nuốt chửng bởi sự bối rối và hoảng loạn. Tiếng kêu của Momonga đến từ trái tim. Mặc dù nhóm này có rất ít người , và nó được thành lập bởi Touch Me, clan được như ngày hôm nay là nhờ nỗ lực của tất cả mọi người ở đây. Sẽ rất bực bội nếu một người được phép tự ý quyết định những điều như này.

Touch Me giơ tay lên, dường như muốn nói điều gì đó nữa, nhưng rồi một tiếng nói cắt ngang qua sự hỗn loạn.

"Anh ấy bỏ đi vì anh ấy rất ích kỉ."

Không khí đóng băng.

Người nói là Ulbert. Sự lịch thiệp trước đây của anh ta không thể tìm thấy nữa; Không, sẽ chính xác hơn khi nói rằng những cảm xúc ẩn dấu trong anh ấy cuối cùng đã hiện ra bên ngoài . Đó là những lời nói nghiêm túc, vì người mà anh ta thân thiết nhất rời khỏi trò chơi.

Những nhân vật trong Yggdrasil không thể diễn tả khuôn mặt, nhưng khuôn mặt của Ulbert dường như có một bóng tối trên đó, như thể nó bị xoắn bởi hận thù.

"Anh là một đứa khốn nạn."

"Ulbert-san, anh đã nói quá nặng lời."

Momonga không thể không nói những lời đó. Ulbert quay lại đối mặt với Momonga, nhưng không có thù hận nào trong mắt anh. Đôi vai anh nhấc lên và hạ xuống, như thể đang thở. Sau đó, sau khi dập tắt ngọn lửa giận dữ của mình, Ulbert lại nói với giọng bình tĩnh và tìm kiếm sự chấp thuận.

"Momonga-san ... Bạn nói đúng. Tôi đã đi quá xa. Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng anh ấy ích kỷ không? Đầu tiên anh ấy đuổi người đó, và bây giờ là chuyện này. Nếu đúng như vậy, sao anh ấy không giải tán chúng ta sớm hơn ? "

Thực tế là Momonga nhất trí với những gì Ulbert nói.

Khi clan này được thành lập, có một sự bất đồng lớn dẫn đến việc một người rời khỏi trò chơi. Vấn đề này đã để lại một vết sẹo lớn trên trái tim Momonga. Cảm thấy nó như một vết bẩn trên những kỷ niệm vẻ vang của một guild đoàn kết và những người bạn yêu mến của anh.

Mặc dù vậy, Momonga vẫn phải phỉ báng Ulbert vì điều này.

Mối bất đồng giữa hai người này có thể đã được giải quyết nếu một trong hai người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Nếu Touch-san rời khỏi clan bởi những bất đồng với Ulbert, những điều không vui sẽ xảy ra lần nữa.

"Tôi hoàn toàn hiểu Ulbert-san cảm thấy thế nào, và tôi đã bị sốc khi người đó rời khỏi trò chơi. ... Điều này có vẻ không tốt, nhưng tôi biết người đó lâu hơn Ulbert. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta nghe Touch-san nói trước. Điều đó nghĩa là sao, Touch-san? Chúng ta có thể nghe tất cả mọi thứ anh muốn nói không? "

"Cảm ơn, Momonga-san. Ah ... Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng bởi vì tôi đã diễn đạt những từ ngữ quá kém. Tôi đã suy nghĩ trong một thời gian, kể từ khi con số thành viên của chúng ta tăng lên, tên clan của chúng ta không còn phù hợp nữa. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch giải tán clan và thành lập lại với tư cách là một guild chính thức. "

Các âm thanh "Oh" và những thứ tương tự đã vang lên khắp cả căn phòng.

Không giống như một clan, có nhiều lợi thế hơn khi trở thành một guild. Do đó, rất nhiều việc phải được quyết định khi thành lập một guild. Điều này là bởi vì có rất nhiều thứ sẽ không thể sửa chữa nếu mắc sai lầm.

Đặc biệt, có hai điều xứng đáng được chú ý đặc biệt:

Tên của guild và guildmaster.

Clan trước đây đã không được nâng cấp lên guild vì hai lý do.

Căn phòng đã lắng xuống, và Ulbert có thể nghe thấy những câu nói như "anh ta nên nói như vậy". Touch Me đã thấy rằng đây là lúc thích hợp và lớn tiếng tuyên bố.

"... Có bất kỳ sự phản đối nào để giải tán clan này và thành lập lại như một guild không?"

Không có ai. Đó là điều được mong đợi - tất cả mọi người đều mong muốn trở thành một guild. Tuy nhiên, Momonga cảm thấy cô đơn một chút.

Lý do vì Momonga đã bị cuốn vào trò chơi này - đó là lý do tại sao anh ấy làm việc rất chăm chỉ và tạo nên rất nhiều kỷ niệm quý giá - tên của clan, sẽ biến mất. Mặt khác, anh chưa bao giờ nghĩ rằng tên đó sẽ không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Anh thậm chí không nghĩ rằng mọi người sẽ không hài lòng với nó.

Tên của clan là Nine's Own Goal.

Nó được thành lập khi mọi người phẫn nộ bởi cuộc săn các sinh vật dị hình của những người chơi khác. Đó là bởi vì một số class mạnh mẽ cần người chơi PK một số lượng nhất định các dị hình tộc để gia nhập. Do đó, những người chơi các nhân vật dị hình đã ẩn mình trong ba thế giới mà họ có lợi thế - Niflheim, Helheim và Muspelheim - và từ chối đi đến các thế giới khác. Xét cho cùng, chỉ cần một thế giới là đủ lớn để chơi, dù họ không rời khỏi đó.

Tuy nhiên, Touch Me và các thành viên sáng lập - bao gồm Momonga - khác . Họ không muốn tham vọng của họ bị hạn chế, và dũng cảm phiêu lưu tới những thế giới khác. Có biết bao nhiêu người để có được class mạnh mẽ đã PK Momonga và những người khác? Những kẻ lười biếng, đó là cái tên họ gọi một nhóm những tên ngốc giết người chỉ nhằm mục đích làm cho chúng mạnh mẽ hơn.

Bây giờ con số thành viên của clan đã tăng lên, và họ có nhiều thành viên đến nỗi không thể đếm bằng cả hai bàn tay. Một trong những thành viên sáng lập không còn nữa. Anh ấy đã rời khỏi clan và trò chơi.

Nếu là trường hợp, có thể sẽ là tự nhiên nếu thay đổi tên.

Mặc dù đó là những gì Momonga tự kết luận, trái tim anh đau nhói khi nghĩ đến người bạn vắng mặt, người đã từng chơi với anh từ lúc ban đầu, người không còn ở bên anh nữa.

Khi Momonga chìm vào suy nghĩ của mình, cuộc trò chuyện tiếp tục xung quanh anh. Sau đó, Touch Me đã nói những câu của mình với từ "Cuối cùng".

"Nhân cơ hội này, tôi xin từ bỏ chức vụ của mình là chủ clan - không, phải là guildmaster. Tôi cảm thấy không hay khi nói về điều này trước khi mọi người bình chọn, nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ xem xét điều đó. "

Các thành viên của clan nhìn nhau trong im lặng. Anh ấy có nghiêm túc không? Anh ấy đã nói gì vậy? Và ai sẽ là người kế nhiệm Touch Me? Đôi mắt của họ chuyển tải những câu hỏi trong trái tim mình tới Touch Me.

"Sau đó, ai sẽ là người lãnh đạo tiếp theo - chủ guild? Liệu có ai muốn tự ứng cử, hay có ai muốn giới thiệu ai đó cho vị trí đó không? "

Momonga đồng ý với bất cứ ai đã hỏi câu hỏi đó. Không ai có thể thay thế một người đàn ông tài giỏi như vậy. Anh cảm thấy thương cho bất cứ ai là người kế nhiệm.

Touch Me nhìn xung quanh mọi người, và những gì anh ấy nói tiếp theo đã làm tâm trí Momonga như bị thổi bay.

"Cá nhân, tôi muốn đề cử Momonga-san."

"Ghehhh!"

Momonga không thể không gây ra một âm thanh lạ lùng.

Anh không thể hiểu tại sao tên của mình lại được xướng lên tại thời điểm này.

Anh nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những gì anh tìm thấy là một đoạn điệp khúc những điều như "Not bad" và "Chúng ta có thể để vị trí đó cho Momonga-san."

Mặc dù đó không phải là không thể, anh không nghe thấy một tiếng nói phản đối nào. Nó làm cho anh ta tự hỏi liệu có phải một âm mưu đang diễn ra.

"Anh có nghiêm túc không ?! Anh có thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó ?! "

Để đáp lại lời nói của Momonga, Touch Me đã thực hiện một đòn nhử tráng lệ, một đòn nhử xứng đáng với danh hiệu chiến binh mạnh mẽ nhất.

"Wellm, tôi đã làm cho anh ấy bực tức và tôi không nhận được sự chấp thuận của Momonga-san, vậy có ai khác trong số những người ở đây muốn giới thiệu không? Có ai muốn tình nguyện không? "

Không ai trả lời câu hỏi của Touch Me.

Không tốt.

Mặc dù cơ thể Momonga không thể đổ mồ hôi, anh vẫn có thể cảm thấy mồ hôi trên lưng mình như trước. Đây là một tình huống phổ biến trong các cuộc họp của công ty. Nếu anh không làm gì, anh sẽ được chọn.

Khi anh nhìn Touch Me - chiến binh mạnh mẽ nhất đã sử dụng một đòn nhử để đẩy anh ra khỏi thế cân bằng và gây ra một cú đánh chết người - Momonga quyết định kiên cường phòng thủ.

"Oi, oi, oi, oi, oi, thôi nào, hãy nghỉ ngơi chút đã. Thực sự, hãy cho tôi nghỉ ngơi, Touch-san. Tất cả quá bất ngờ; Sẽ không phải ai cũng chấp nhận nó? Anh không thể quyết định những điều này một cách nhanh chóng. Hãy cho tôi một chút thời gian. "

Người đã trả lời câu phản đối của Momonga không phải là Touch Me, mà là Ulbert.

"Tôi không nghĩ thế. Cá nhân tôi, tôi cảm thấy Momonga-san là một ứng viên xuất sắc. Anh ấy đăng nhập thường xuyên, tỉ mỉ, và không có thói quen kỳ lạ. Ngoài ra, anh ấy là một người trung lập, không thiên vị ai. "

Et tu Brute-!

Thành thật mà nói, nó không phải là một sự phản bội. Chỉ là đề nghị của một thành viên đồng nghiệp trong No Cash Item Alliance, nó tạo lên tiếng ồn từ sự chấp thuận của tất cả mọi người xung quanh, vì vậy anh cảm thấy như mình đã bị phản bội. Mặc dù Momonga rất tự hào vì không ai phản đối mình, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp cho điều như vậy.

"Không, chờ đã, đợi một phút! Ulbert-san! Tôi, tôi không tin rằng tôi có thể dẫn dắt mọi người xuất sắc như Touch-san. Liệu có ai khác tốt hơn cho vị trí này không? "

"Mọi người ở đây ủng hộ bạn với sự tôn trọng. Không có ai trong clan này quay lưng lại với bạn, Momonga-san. "

Touch Me lặp đi lặp lại, "Không sao, tốt rồi."

Momonga nhìn quanh, và mọi người anh nhìn thấy đều gật đầu.

Đây là một mức độ lo lắng mà Momonga chưa bao giờ cảm thấy trước đây trong cuộc đời mình.

Làm thế nào mình có thể là một Guildmaster? Có nhiều lý do tại sao lại không thể. Bên cạnh đó, làm thế nào một người như mình có thể thay thế cho một người đàn ông như Touch Me?

Khi Momonga nghĩ về cách từ chối đề nghị này, một cửa sổ mới xuất hiện ở góc mắt anh. Anh đã nhận được email từ ba người. Tất cả các thông tin liên lạc mà không sử dụng thông qua ma thuật của trò chơi sẽ được tính bằng các khoản tiền mặt, do đó, có vẻ như các email này rất quan trọng.

Bàn tay anh di chuyển xuống dưới bàn, và mở các email.

Momonga đã rất ngạc nhiên khi thấy có ba người gửi khác nhau, nhưng nếu anh bình tĩnh nghĩ về chúng, có vẻ như cả ba email đã được gửi cùng một lúc.

Ba người gửi là Punitto Moe, Tabula Smaragdina và Bellriver.

Anh ta nhanh chóng quét qua họ trong khi những người khác hào hứng thảo luận về Guildmaster mới. Mặc dù chúng được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, tất cả đều nói cùng một điều.

Nếu ai đó không phải là Momonga trở thành Guildmaster, guild - nói cách khác là clan này - chắc chắn sẽ bị giải tán. Vì vậy, họ muốn gia nhập một guild khác với Momonga.

Đây là lý do tại sao Momonga phải là Guildmaster.

Rõ ràng là ba người họ đã chắc chắn rằng guild sẽ tan rã, nhưng đồng thời họ cũng có những quan điểm khác nhau. Sự khác biệt chính là họ đang hướng về phía Guild nào.

Nếu họ chơi game vì thích thú và để giải trí, sẽ là tự nhiên nếu một guild tan rã chỉ vì họ có những mục tiêu khác nhau. Bởi vì rất khó để tất cả các thành viên có tính cách đa dạng tụ họp lại, giữ mọi người lại với nhau và để họ có thể vui vẻ ,đó là điều đúng đắn cần làm .

Cá nhân mà nói, Momonga muốn biết kết quả cuối cùng.

Ba người đã gửi cho anh những email đó, họ là những người thông minh hoặc là người có kiến thức sâu rộng, nên có vẻ họ đang che dấu một số động cơ. Tuy nhiên, họ và Momonga chả liên quan méo gì với nhau cả. Rốt cuộc, sự lựa chọn là quyền của anh ấy.

Momonga tìm kiếm câu trả lời từ linh hồn của mình.

Câu trả lời rất đơn giản.

Đây là một trò chơi. Một người bạn của anh ấy đã bỏ đi, và một ngày nào đó một điều tương tự cũng có thể xảy ra khi những người khác làm theo, bởi vì thế giới thực quan trọng hơn thế giới ảo. Nhưng sẽ không phải ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Momonga muốn tiếp tục chơi với những người này.

Vì vậy, chỉ có một câu trả lời.

Tất nhiên, Momonga cảm thấy lo lắng, và anh tự hỏi, "Liệu nó có ổn không nếu đó là tôi?" Anh thấy không thoải mái về việc, mình có thể sẽ gây rắc rối cho mọi người và sợ rằng không thể giải quyết những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Mặc dù vậy - mặc dù vẫn còn chút do dự, anh đã đưa ra quyết định của mình.

"Tôi hiểu. Nếu không có ai khác, thì tôi sẽ đảm nhận vai trò này. "

Mọi người quay mặt về phía anh. Well, một số người không có khuôn mặt, vì vậy nó giống như họ chuyển hướng của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, Momonga có thể cảm thấy trọng lượng của ánh nhìn họ trên mình, và đột nhiên anh cảm thấy trong cái nhìn chằm chằm của họ có sức mạnh.

Bị nghiền nát bởi sức ép đột ngột xung quanh, Momonga nghĩ đến việc rút lui, nhưng những lời phát ra từ miệng anh hoàn toàn khác với những gì trong não.

"Dĩ nhiên, đó chỉ là khi tất cả mọi người sẵn sàng giúp đỡ tôi."

Không có một từ nào phát ra, các thành viên của clan đã sẵn sàng giúp Momonga.

Nếu là trường hợp đó - Momonga củng cố quyết tâm của mình và đứng dậy từ chỗ ngồi.

"Vậy thì ... mặc dù tôi không đáng tin cậy lắm và tôi có thể gây rắc rối cho mọi người, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí của Guildmaster. Hãy làm việc cùng nhau trong tương lai. "

Momonga cúi chào vì tiếng vỗ tay vang lên.

"Sau đó, với tư cách là Guildmaster tương lai, tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tên guild của chúng ta là gì? Tôi có nên làm việc đó trước không? "

Một bầu không khí đầy sự ồn ào sau lời gợi ý cuối cùng của Momonga. Đây có phải là dấu hiệu sự khó chịu của họ không?

Nhân vật trong Yggdrasil không thể biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng anh cảm thấy rằng có những đường màu đen trên khuôn mặt của mọi người. Ánh nhìn của họ nặng nề hơn.

"Không, không cần, đừng lo lắng về điều đó, tôi nghĩ ..."

Bukubukuchagama nói, và trong khi nói những lời đó, cô vuốt ve những đám mây độc hại treo lơ lửng trong không khí.

Tiếp theo đó là một vài tiếng nói của sự chấp thuận. Mặc dù họ đã cố gắng để che dấu , nhưng tất cả lời nói của họ nghe có vẻ khá hoảng hốt.

Momonga không thể tưởng tượng được tại sao họ cảm thấy như vậy, và ngay lúc đó anh nhận thấy người bạn của mình lo lắng đưa tay lên.

"Xin mời, Peroroncino-san."

"... Tôi muốn biết, chỉ để kiểm tra trước, như một giả thuyết, để so sánh ... nhưng cái tên nào mà Momonga chọn cho guild?"

Bộ não của Momonga hoạt động hết công suất khi nghe câu hỏi.

"Ngay bây giờ, tôi không có ý tưởng nào cả."

"Vâng, chúng ta sẽ chấp nhận bất kỳ cái tên nào."

Tại sao họ lại kiên quyết về điều này? Khi những suy nghĩ đó chạy qua tâm trí của anh, Momonga bắt đầu nghĩ đến một cái tên tốt.

"Tên là Bầy Thú Dị Hình (Heteromorphic Zoo) thì sao?"

Đó có vẻ như là một cái tên khá nghiêm túc. Ai đó đã lẩm bẩm điều đó .

"Bầy Thú Dị Hình (Heteromorphic Zoo) , huh? Nó thật đáng ngạc nhiên, và nó phù hợp với hình ảnh của chúng ta. Chỉ là ... ôi, nó làm cho chúng ta giống như những miếng chiên nhỏ. "

"Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó không tệ ... Mặc dù nó có vẻ giống như là một tổ chức bóng bẩy mà bạn có thể tìm thấy trong manga. Bạn biết đấy, trong các giải đấu. "

"Nó giống như một đội hình xuất hiện trong danh sách chiến đấu, nhưng cuối cùng bị biến mất trước khi có cơ hội xuất hiện. Đó là những gì tôi sẽ làm, để làm cho độc giả nghĩ rằng họ mạnh mẽ, nhưng sau đó họ sẽ biến mất trong vòng đấu tiếp theo. "

"Tôi thích nó, mặc dù, nó tạo ra một cảm giác khá tàn ác ."

"Cá nhân tôi nghĩ rằng nó làm cho chúng ta giống như một lũ cặn bã, vì vậy tôi không thích nó. Ah, xin lỗi, Momonga-san. "

Yamaiko đang lẩm bẩm với chính mình, khi những người khác thảo luận xung quanh.

"Tuy vậy, tôi cảm thấy rằng thật lãng phí khi từ bỏ tên của clan hiện tại. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể chọn một cái tên mới có quan hệ với cái cũ. "

Sự im lặng đột ngột xuyên qua căn phòng, tiếp theo là tiếng nói đồng ý với Yamaiko.

Momonga có thể chấp nhận đề nghị đó - mặc dù cô có lẽ đã không muốn làm một người đưa ra ý kiến. Anh nhắm mắt ghi nhớ những khoảnh khắc thú vị của các thành viên trong clan. Anh nghĩ rằng những kỷ niệm khó quên này sẽ biến mất với cái tên cũ của clan, và anh ghét nó.

"Nine Own Goal. Chín người tự tử? Có chuyện gì liên quan đến ...? "

"Đúng như vậy, còn Knights Templar thì sao? Dù gì đi nữa, Touch-san cũng giống như Hugues de Payens. Vâng ... mặc dù chúng ta đã thiếu đi một người. "

Mặc dù anh không biết Tabula Smaragdina đang nói gì, nhưng Momonga cảm thấy nó phải liên quan đến một vài kiến thức huyền bí. Rốt cuộc, ông khá thông thạo trong truyền thuyết huyền bí. Có rất nhiều điều mà Momonga không biết gì cả.

"Các Hiệp sĩ Templar thậm chí không có một từ nào giống với Nine Own Goal."

"Tabula Smaragdina-san luôn nói về những thứ chúng ta không thể hiểu được."

"Ah, vâng, xin lỗi về điều đó."

"Thế còn bóng chày thì sao? Một đội bóng chày cần 9 người. "

"Ngay cả bóng đá loại nốt. Bên cạnh đó, bạn nên nhớ rằng lý do chúng ta đang thảo luận về điều này là vì chúng ta không còn là 9 người nữa. Bạn nên suy nghĩ về một cái gì đó không có gì liên quan đến số chín ".

Chiến binh Takayikazuchi của nephilim đã không tham gia vào cuộc đối thoại. Thay vào đó, anh chìm vào suy nghĩ, viết vài thứ lên PDA, và rồi anh nói.

"Nếu chúng ta muốn sử dụng âm ん ... làm thế nào khi biến nó thành Ains? Nine bắt đầu với chữ N, và trong Hiragana, n là ん. Bằng cách đó, nếu chúng ta lấy chữ N đầu tiên và thay thế nó bằng A, chúng ta sẽ có được Ains. "

"Không tệ. Vì vậy, nó đại diện cho sự kết thúc của clan hiện tại, và một khởi đầu mới bắt đầu bằng hình ảnh của từ Ains? "

"Cảm thấy hơi bị ép buộc, nhưng đó chắc chắn là gợi ý tốt nhất cho đến nay. ... Ains ... tên sẽ bắt đầu bằng Ains, phải không? Thế còn Ainz thì sao? "

"Cả hai đều ổn thôi, phải không? Đó không phải là vấn đề lớn. Thay vì suy nghĩ về điều đó, chúng ta nên thử tìm một cách để sử dụng Own và Goal. "

"Nếu chúng ta sử dụng chúng," Punitto Moe bắt đầu. "Thế còn Ooal Gown thì sao? Own Goal trở thành Ooal Gown. "

"Ohh! Hoàn hảo ... hm? Có thêm từ O, từ đó đến từ đâu? Không có nó, nó sẽ trở thành Gwn? Ainz Ooal Gwn? Hm ... "

"Ồ, không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội để chơi với những chữ hoa chữ thường."

"Trước đó, Ooal được phát âm dễ dàng là oo-ul, phải không?"

"Chỉ thế thôi. Sau khi tất cả, ooze là slimes. "

Sự khẳng định tuyệt vời đó đến từ Herohero, một smile.

"N, W và G đều được sử dụng. Bắc, Tây ... đã biến mất. "

Mặc dù chủ đề đã hoàn toàn chuyển sang tạo ra chữ hoa trên cái tên, âm thanh dần dần trở nên nhỏ hơn, giống như họ đã mệt mỏi.

Giữa cuộc tranh luận nóng bỏng này, Momonga cảm thấy có lẽ sẽ không có bất kỳ ý tưởng tốt hơn. Anh cẩn thận xem xét các đề xuất và sau khi đảm bảo rằng không có người nào khác, Anh nhìn tất cả các thành viên và nêu rõ ràng quyết định của mình.

"Vậy thì, chúng ta sẽ kết hợp các đề xuất từ Takemikazuchi-san và Punitto Moe-san để tạo ra tên guild mới. Có ai không đồng ý không? '

"Không ~"

Mọi người ủng hộ tuyên bố của Bukubukuchagama.

Nếu là trường hợp đó-

"Vậy tên mới của guild chúng ta là Heteromorphic Zoo (Bầy thú quái đản)!"

Trong khoảnh khắc đó, những âm thanh của tiếng cười và trêu chọc đều được hướng đến Momonga. Anh cho thấy cả hai lòng bàn tay của mình để chỉ ra rằng anh đã nhận nó, và sau đó ho ho.

"À, đó là một trò đùa ngớ ngẩn. Vì vậy - chúng ta quyết định tên là Ainz Ooal Gown thì sao? "

Các thành viên của clan đều đồng ý bằng một cách giống nhau.

"Vậy ai sẽ làm nhiệm vụ để thành lập guild? Có ai sẵn sàng giúp đỡ? Nếu bạn bận rộn, tôi sẽ hoàn thành nó với tiến độ chậm rãi trong thời gian rảnh rỗi .. "

Người ta cần phải thực hiện một sứ mệnh khi đăng ký một guild. Có tám loại nhiệm vụ để lựa chọn, nhưng chỉ cần một nhiệm vụ được hoàn thành hoàn hảo. Momonga tự hỏi cái nào là đơn giản nhất.

Và sau đó, không cần thiết phải nghĩ về điều đó.

"Được rồi, Momonga-san. Thực tế là, tôi đã hoàn thành sứ mệnh và mang một item của sứ mệnh về đây, vì vậy chúng ta có thể sử dụng nó. "

Touch Me là người đã nói điều đó.

"Chúng ta có thể làm được không?"

"Tất nhiên. Tôi đã làm một nửa - đây là điều ít nhất tôi có thể làm. "

Momonga lấy một scroll từ Touch Me.

Khi anh mở nó, một cửa sổ mới mở ra trong tầm nhìn của anh.

Đó là một mẫu yêu cầu thiết lập Guild.

Nếu anh làm theo hướng dẫn và nhập các thông tin liên quan, anh có thể thành lập được một guild.

"Sau đây, tôi sẽ giải tán clan."

Nhạc Somber, đau buồn xuất phát từ vị trí của Touch Me.

Sau khoảng một phút nhạc, thông báo giải tán gia tộc xuất hiện thông báo cho mọi người biết rằng yêu cầu của Touch Me đã hoàn tất. Momonga đã chấp nhận yêu cầu tan rã, bằng bàn phím trôi nổi trên bảng điều khiển, và sau đó nhấn Enter.

Trong khoảnh khắc đó, một tiếng nổ tung ngắn vang lên.

"Tất cả mọi người! Tôi đã làm guild. Tiếp theo, tôi sẽ gửi lời mời. Hãy nhìn vào những cửa sổ. "

Sau khi làm đủ những scroll lời mời của Ainz Ooal Gown cho tất cả, anh đã đưa chúng cho mọi người. Ngay sau đó là những thông điệp xuất hiện trước mặt mọi người.

Momonga cho rằng thật thú vị khi nhìn mọi người mở thanh cuộn và nhập các ký tự theo cách giống nhau.

Những tiếng chuông reo liên tục khi số thành viên của guild tăng lên. Cuối cùng, tất cả các thành viên của Nine's Own Goal đã có mặt ở Ainz Ooal Gown.

Do đó, clan của quá khứ đã biến mất, và một guild mới được sinh ra.

Cửa sổ tình trạng của anh chỉ ra rằng lãnh thổ thuộc clan được gọi là Nine's Own Goal đã được chuyển sang guild có tên Ainz Ooal Gown.

Không khác gì nhiều so với trước đây .

Các guild mới xuất hiện ở Yggdrasil có tỉ lệ tương tự như các guild cũ bị biến mất. Tuy nhiên, có một cảm giác kỳ lạ trong trái tim Momonga.

Đó là vì anh đã được cứu khỏi PKing bởi Touch Me khi anh bắt đầu chơi. Anh đã được mời vào Nine Own Goal và học được cách vui vẻ với trò chơi. Sau đó, khi các thành viên của nó tăng lên, anh đã thích chơi trò chơi với bạn bè mới.

Và bây giờ, clan đó như nguồn cảm hứng của anh đã biến mất.

Tuy nhiên, sự cô đơn mà anh cảm thấy đã biến mất ngay lập tức.

Điều này là do guild mới được thành lập sẽ có thể làm được mọi thứ.

Thật vậy, đây không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu. Tuy nhiên, anh không chỉ cảm thấy hạnh phúc .

Một gánh nặng nặng nề trên lưng anh.

Cho đến bây giờ, anh đã đủ hạnh phúc khi chơi và giúp đỡ các thành viên trong clan của mình. Nhưng bây giờ, như một Guildmaster, anh phải giúp mọi người thưởng thức trò chơi như bản thân mình.

Khi Momonga theo dõi mọi người nói về những gì họ sẽ làm tiếp theo, Momonga cảm thấy căng thẳng với nghĩa vụ đã được trao cho mình. Anh hít một hơi rồi đứng dậy.

Khi thấy các hành động của Guildmaster mới, có lẽ mọi người biết anh ấy có điều gì đó để nói, vì vậy họ ngay lập tức im lặng.

Giữa sự im lặng này, Momonga đã giải thích những gì mình đang suy nghĩ.

"Vậy thì, đối với hoạt động đầu tiên của chúng ta với tư cách là guild Ainz Ooal Gown, tôi dự định chinh phục dungeon trong đầm lầy mà Nishiki vừa tìm thấy".

Các câu trả lời với phản hồi "tốt" đến từ mọi người xung quanh. Giữa bầu không khí sôi động này, Momonga nuốt nước bọt, và đấu tranh với những căng thẳng trong lòng.

Anh có thể sẽ thất bại với hình ảnh của một Guildmaster vì những gì mình sẽ nói tiếp theo.

Nhưng trước khi Momonga có thể nói, có người hỏi:

"Guildmaster, tôi có một câu hỏi. Vì đó là một hang động chưa được biết, trước tiên chúng ta chỉ nên thực hiện một cuộc thám hiểm. Khi nào mà chúng ta cố gắng chinh phục dungeon đó? Có thể cần phải thay đổi thiết bị và chế phẩm của chúng ta tùy theo sự thám thính trước đó. "

Đó là một câu hỏi như đến từ thiên đường.

Đây là điểm quyết định cuối cùng. Nếu anh muốn dừng lại, anh sẽ phải làm ngay bây giờ. Tuy nhiên, Momonga đã kiên định với quyết định của mình.

"Không. Trên thực tế, tôi có ý tưởng. "Momonga ho, và giơ tay lên. "Mọi người, hãy lắng nghe tôi."

Sự căng thẳng làm không khí nặng nề, khi Momonga đã giơ tay lên.

Áp lực căng thẳng và mong muốn chạy chốn làm anh muốn nôn mửa, Momonga trình bày những mảnh ghép của mình.

"Xin hãy lắng nghe tôi. Tôi hy vọng có thể chinh phục các dungeon chưa được khám phá trong đầm lầy chỉ bằng một lần đi. "

Một sự náo động.

Có một sự náo động. Sự náo động đó là điều đã được dự đoán.

Momonga biết rất rõ rằng những lời nói của mình đã trở nên vô lý.

Những dungeon chưa được khám phá đồng nghĩa có những con quái vật chưa biết đang chờ họ, và không có dấu hiệu nào để có thể biết những cạm bẫy gì đang chờ họ.

Vì vậy, họ đã phải chinh phục bằng nhiều cuộc tấn công vào một dungeon. Bằng cách này, họ có thể nhận ra những cách hiệu quả để hạ gục những con quái vật và cách ngắn nhất đến trung tâm của dungeon, cũng như cách đánh bại boss của dungeon. Không, thông thường một dungeon không thể chinh phục mà không sử dụng các phương pháp này.

"Tuy nhiên, điều đó là không thể. Chúng ta không biết cấp độ phù hợp để chinh phục dungeon đó, và cố gắng chinh phục một dungeon bằng cách mù quáng sẽ rất khó khăn, thậm chí nếu đó là một dungeon rất thấp. "

Người đưa ra lời nói đó là Bellriver, một hiệp sĩ phép thuật dị hình tộc, hình dáng trông giống một cục thịt với cái che miệng.

Một số người khác cũng đã lên tiếng phản đối Momonga và , ủng hộ kết luận hợp lý của Bellriver.

Đương nhiên, Momonga hiểu họ cảm thấy thế nào.

Tuy nhiên, anh muốn tiếp tục với nó.

Thật tự nhiên, cau mày khi sử dụng dungeon này để chào mừng việc thành lập Ainz Ooal Gown. Một hoạt động đơn giản hơn có thể là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn, để lại những kỷ niệm tốt đẹp và củng cố mối quan hệ của họ.

Nếu họ thất bại ở đó, nó sẽ là một khởi đầu không tốt.

Tuy nhiên, những khó khăn lớn cũng có thể để lại đằng sau những kỷ niệm mạnh mẽ. Momonga suy nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ thống nhất guild, giống như những kẻ thù có thể trở thành đồng minh trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Momonga có một linh cảm rằng nếu anh không đoàn kết họ ngay bây giờ, thì guild sẽ tự tan vỡ sớm hay muộn. Khả năng đó rất cao, giống như anh đã thấy trong những lá thư mà ba người trí giả của guild đã gửi cho mình. Lý do duy nhất mà tại sao nó không xảy ra cho đến nay là do Touch Me, cũng như ý thức về tình bạn thân thiết cho Nine's Own Goal, mà họ đã chiến đấu cho đến bây giờ.

Ngay bây giờ, mối quan hệ giữa họ đã suy yếu. Vì vậy, Momonga đã buộc họ lại với nhau, ngay cả khi nó có nghĩa là sử dụng vị trí của mình là Guildmaster buộc họ làm như vậy.

Như dự đoán, có những người phản đối mạnh mẽ đề xuất nóng hổi bất thường của Momonga. Sự im lặng cho thấy khoảng một phần ba trong số họ phản đối điều này.

Anh có thể hiểu được sự phản đối của họ.

Họ cảm thấy rằng những lợi ích quá nhỏ so với những hình phạt khi một party bị tiêu diệt.

Có hai loại hình phat.

Thứ nhất là trừng phạt vào XP và hậu quả của sự trừng phạt đó là các cấp độ bị giảm, mặc dù điều đó phụ thuộc vào cách mà họ được phục sinh.

Đây không phải là một trở ngại lớn ở Yggdrasil, bởi vì XP có thể được lấy lại dễ dàng, không giống như các trò chơi khác. Ngay cả khi cấp độ của một người bị giảm trong một thời gian, sự mất mát có thể được nhanh chóng phục hồi.

Những gì mọi người ghét là trừng phạt thứ hai, đó là ngẫu nhiên bỏ lại một trang bị.

Vũ khí và áo giáp trong Yggdrasil được tạo ra bằng cách chèn một tinh thể dữ liệu vào một item. Một số người có thể sẽ không hành động được sau khi mất một item đặc thù.

Người ta có thể mất một hoặc nhiều item trong một cuộc thám hiểm dungeon cấp độ khó cao. Vì lý do đó, đôi khi người ta tự trang bị cho mình những món hàng hạng nhì, loại mà họ không để ý nếu bị mất. Tuy nhiên, người chơi không thể phá đảo dungeon trong một lần với trang bị hạng hai, vì vậy họ phải sử dụng trang bị tốt nhất của mình. Ngoài ra, các nhà phát triển đã thiết kế trò chơi để các miếng bánh có giá trị nhất sẽ bị mất đầu tiên, có nghĩa là nếu thay đổi thành item hạng hai, thì đó là chìa khóa của người chơi để chống lại việc rơi item mạnh nhất của mình.

Đó là lý do tại sao họ cảm thấy không thoải mái về điều này.

Sự lo lắng về việc đó lan tới hai phần ba còn lại của guild-

"Hãy làm nó. Bạn không nghĩ nó sẽ vui sao? "Chiến binh Takemikazuchi nói.

"À, tôi sẽ không nói Touch-san sai hoặc anh ta hèn nhát, nhưng nếu nghiên cứu sâu dungeon này thì kế hoạch đó không thực sự thú vị. Tôi vẫn muốn tham gia cuộc thám hiểm ngu ngốc này và vấp ngã như một thằng ngốc. Momonga-san, anh là người giỏi nhất. Tôi biết chọn bạn làm Guildmaster là sự lựa chọn đúng đắn. "

"Nếu tất cả chúng ta chấp nhận, thì chúng ta sẽ thực sự là những kẻ ngốc."

Punitto Moe đã không nói bất kỳ điều gì với phe đối lập cho đến bây giờ. Ngay sau khi nói xong, Warrior Takemikazuchi cười thầm.

"Đây là một trò chơi. Một trò chơi. Một party bị tiêu diệt chỉ là một phần của niềm vui. Rốt cuộc, Nine's Own Goal là một clan được thành lập bởi những kẻ ngốc. Tại sao bạn nghĩ rằng clan được đặt tên theo cách đó? Có phải tất cả chúng ta đã từng làm những việc ngu dốt trong quá khứ? Humanoids đã chế giễu chúng tôi là những kẻ ngốc, trong khi những người chơi dị hình khác ghét chúng ta vì đã làm những việc không cần thiết. Chúng ta chỉ trở nên đáng kính hơn sau khi số lượng của chúng ta tăng lên. Trên thực tế, không, bạn có nhớ World-Class Item mà chúng ta tìm thấy đã bị mất đi không? Và tôi sẽ nói lại, Touch Me đã không làm gì sai. Nhưng ... nhưng tôi vẫn muốn làm những việc vớ vẩn xung quanh như một kẻ ngốc một lần nữa. "

Trong im lặng, một đồng đội đã từng ở cùng họ kể từ khi Nine's Own Goal được thành lập - Ancient One - đã lên tiếng.

"... Tôi đồng ý với tình cảm của Take-san. Bạn không nghĩ rằng nó tuyệt vời sao? Chúng ta sẽ bắt đầu guild của chúng ta với một tiếng vang lớn. Rốt cuộc, không phải là những kẻ ngu ngốc chúng ta đã giành được World-Class Item ở nơi đầu tiên sao? Hoặc tại sao bạn không nhìn vào nó từ những điều cơ bản. Trò chơi này được tạo ra với ý nghĩa cho người chơi tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Với điều đó trong tâm trí, không phải là chinh phục một dungeon không biết đến là một điều tốt sao? Hãy trở thành một guild đầu tiên thực hiện điều này. "

"Thế còn chiếc bánh sẽ rơi xuống của chúng ta thì sao? Tôi không muốn dựa vào các khoản tiền mặt ... "

"Ah, đó là sự thật. Những lo lắng của Bellriver nêu ra khá tốt. Xét cho cùng, mất đồ là một cơn ác mộng đối với chúng ta, những người đã là con mồi của PK. Có những người ở đây đang cố gắng trấn áp sự tức giận của mình với sự bất công đó. "

Warrior Takemikazuchi nhìn nghiêm túc tại lại thanh katana ông đang nắm giữ.

"Ồ, tôi sẽ rất buồn nếu tôi bị mất đi thứ này, nó như linh hồn của tôi vậy. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi cần làm là tạo ra một lưỡi dao mạnh hơn, phải không? Vì tôi không biết tất cả mọi thứ về trò chơi này, tôi không thể nói rằng thiết bị tôi sở hữu là mạnh nhất. Tôi cũng học được, tôi có thể làm ra vũ khí tốt hơn. Cũng vậy với Mk Six. Tôi tạo ra tất cả chúng từ cái cách tôi tạo lên Mk Một . Mm. Nếu tôi tạo ra thanh katana mạnh nhất, tôi sẽ gọi nó là Zero hay Ultimate or Void hay cái gì đó như thế. "

Warrior Takemikazuchi gãi đầu. Anh không mệt mỏi, chỉ bối rối bởi những gì anh vừa nói.

"Ah - tôi đã nói gì? Thiết bị không chỉ là thiết bị. Bạn có nghĩ rằng sẽ quá buồn nếu chúng ta phủ nhận thế giới của chúng ta - sự thích thú của chúng ta về trò chơi - bởi vì chúng ta quá sợ hãi không? "

"Tôi nghĩ mọi người thích trò chơi theo cách riêng của họ, và bó buộc quan điểm của một người khác là sai."

"Uwah, tôi không nghĩ Momonga-san sẽ nói thế. Tôi đã bị bắn bởi một đồng chí ở phía sau. "

Sau khi xin lỗi Warrior Takemikazuchi, Momonga nhìn các thành viên của guild và nói:

"Thành thật mà nói, ý tưởng xóa một dungeon chưa biết trong một lần đi là ý tưởng của riêng tôi. Và bạn có quyền tự hỏi, 'Liệu thách thức này có đáng sợ bởi nguy cơ bị mất những trang bị mà chúng tôi đã dành thời gian và nỗ lực tạo ra?' chắc Bellriver cũng nghĩ như vậy. Tôi là người sai. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy. Tôi cảm thấy rằng các thành viên của guild là những người sẽ hoàn thành những yêu cầu từ chủ guild ngu ngốc của họ, và khi yêu cầu ngu ngốc đó khiến họ làm một cái gì đó ngu ngốc, họ sẽ cười và biến nó thành điều đúng đắn. Bạn có thể giúp tôi với điều ngu ngốc tôi đã nói không? Làm ơn."

Momonga cúi đầu xuống.

Vài giây sau, câu trả lời đầu tiên xuất hiện.

"À, vì đây là yêu cầu từ người bạn Momonga của tôi, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ."

Đó là giọng của Ulbert.

"Nếu là một nhà lãnh đạo của guild, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho guild trước tiên ... nhưng như một người chơi, tôi muốn có những khoảng thời gian tuyệt vời."

Người nói sau đó là Touch Me.

"Tôi đã có kế hoạch để làm điều này ngay từ đầu Tôi vẫn giữ im lặng vì Takemikazuchi đã nói trước."

"Là một thành viên của guild, tôi phải quay lại giúp đỡ chủ guild mới, bạn biết đấy."

Chị em Peroroncino và Bukubukuchagama đã đưa ra ý kiến của họ. Bây giờ, đến lượt của Bellriver

"Tôi không quá quan tâm đến điều này, nhưng kể từ khi Momonga nói vậy, tôi sẽ tham gia mặc dù tôi muốn lưu ý rằng tôi phản đối nó."

Mặc dù những lời của ông nghe giống như những đứa trẻ không hạnh phúc, sự chấp thuận của Bellriver dường như là một mồi lửa, và những người phản đối ý tưởng đó lần lượt chấp thuận.

"Cảm ơn", Momonga cúi đầu, "Vậy thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đánh bại boss trong phần sâu nhất của dungeon chưa biết này!"

"Ồ!" Các thành viên đáp lại với những tiếng hét lớn.

Có 27 người tụ tập ở đây.

Tại Yggdrasil, mỗi party được tạo ra bởi sáu người, và một trận raid có thể có tối đa là 5 party.

Xét đến các thành viên hiện tại, có ba vị trí bị thiếu cần thêm vào.

Ba người mất tích đã tạo ra một khoảng trống rất lớn trong khả năng của một party, ý định của họ là điền vào những party thiếu người chơi các lính đánh thuê NPC.

Mặt tốt của NPC lính đánh thuê là họ cho phép một người chơi solo thành lập một nhóm, nhưng AI của chúng không được tốt, và khả năng chiến đấu của họ thậm chí thấp hơn cả một nhân vật được xây dựng kém ở cùng cấp độ. Do đó, khi phải vào nhóm có NPC, những người không được xây dựng đủ tốt sẽ bị cản trở khi chạy các dungeon khó khăn.

Momonga nghĩ xem ai là người phù hợp để lãnh đạo các NPC.

Đó là sự lựa chọn giữa sức mạnh chiến đấu của Touch Me hoặc sự khôn ngoan của Punitto Moe . Khi nghĩ về nó, anh nhận ra rằng mình đã mắc phải một lỗi cơ bản.

Thay vì giao phó toàn bộ trọng trách lãnh đạo các NPC vào một party, anh nên tách nó ra thành hai party.

"Ah, lời xin lỗi của tôi. Punitto-san, Touch-san, tôi có vài điều cần nói với bạn. "

Hai người họ là nhóm có sức mạnh đáng tin cậy nhất trong số những người hiện diện.

Touch Me có khả năng chiến đấu trong khi Punitto Moe có khả năng chỉ huy. Hai người họ có thể sử dụng tốt khả năng của NPC lính đánh thuê.

"Ahh, Momonga-san. Tôi có một gợi ý để thực hiện. Bạn có thể đến đây một chút được không? "

Momonga không có lý do để từ chối yêu cầu của Punitto Moe.

Hai người bọn họ đi đến góc phòng.

"Đề nghị của tôi là bạn đặt những người lính NPC ở lối vào của dungeon."

Các lính đánh thuê và một người chơi sẽ tạo thành một party, có thể sử dụng để đứng canh giữ lối vào dungeon, chú ý đến bất cứ ai tiếp cận, và tùy thuộc vào hoàn cảnh, họ sẽ loại bỏ bất kỳ kẻ xâm nhập nào.

Momonga thở dài và từ chối. Đây là hoạt động của nhóm, và mọi người sẽ phải chinh phục dungeon với nhau. Anh ta không muốn để lại bất kỳ người bạn nào của mình ở cửa.

"Không, tôi sẽ không thỏa hiệp về điều này. Tôi không muốn bị đè bẹp. "

"Đè bẹp" là tên Punitto Moe đặt cho một phương pháp PK liên quan đến tấn công một nhóm người chơi, khi họ mới bắt đầu tiến sâu vào một dungeon từ phía sau. Một khi đối thủ của họ bị ép sâu hơn vào dungeon, họ sẽ phải đối phó với các quái vật của hầm ngục cũng như các người chơi PK tấn công họ từ phía sau. Đây là một kiểu chiến đấu của quân đội.

Mặc dù đó là một chiến thuật PK mà ông đã sử dụng và đạt được những thành công lớn, mặt khác, ông có lẽ đã đưa ra gợi ý đó bởi vì ông biết dungeon này có thể mạnh như thế nào.

Tuy nhiên-

"-Bạn không nghĩ mình có hơi quá hoang tưởng sao? Không ai khác biết về dungeon này, phải không? "

Punitto Moe đã đánh bại câu trả lời của Momonga bằng một từ "Ngây thơ".

"Chúng ta sẽ không biết về tình hình cho đến khi chúng ta ở đó. Tất cả những gì chúng ta biết là, đó có thể là cái bẫy hoặc một loại khu vực săn bắn nào đó. "

"Well, điều đó nói rằng ... chúng ta không thấy xuất hiện biểu tượng dungeon này đã được khám phá trước đây đúng không? Không có cách nào để ngụy trang biểu tượng đó, vì vậy sẽ okay, phải không? "

"Thật ngây thơ, Momonga-san. Chưa khám phá và chưa được khám phá có vẻ tương tự nhau, nhưng chúng khác nhau hoàn toàn. Nếu đó là tôi, trước khi dungeon được gắn cờ đã được phát hiện tôi sẽ lùi lại một bước, vì vậy khi bất kỳ người nào khác phát hiện ra nó - đây chỉ là một giả thuyết, tất nhiên - tôi sẽ nhảy vào khi boss của dungeon bị hạ ".

"... Punitto-san, bạn là một người rất đáng sợ. Bạn là người đáng sợ nhất trong clan này, không, trong guild này. Nhưng bạn nói đúng, tốt hơn là hãy thận trọng về điều này. "

"Người đáng sợ nhất, huh. Tuy nhiên, sự quá thận trọng của tôi không phải là hèn nhát. "

"Tôi không nghĩ bạn hèn nhát. Sau tất cả, khoảng thời gian đó- "

"Oh! Momonga-san, làm ơn đừng nhắc đến điều đó. Đúng rồi, chúng ta hãy để nó sang một bên. Tôi hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm của việc phân chia sức mạnh chiến đấu của chúng ta, tuy nhiên đây là hoạt động nhóm đầu tiên của guild. Chúng ta không muốn thất bại vì một sai lầm ngớ ngẩn chút nào, đúng không? "

"À, đó là sự thật ..."

"Trong sự kiện này, trường hợp xấu nhất là chúng ta nhận được PKed. Momonga, tôi hiểu bạn muốn mọi người tiến sâu vào dungeon với nhau như thế nào. Tuy nhiên, để ai đó ở lối vào là một phần quan trọng trong kế hoạch. Rốt cuộc, bạn không muốn bị quét sạch, nhưng bạn muốn hoàn toàn chinh phục dungeon, đúng không? "

"Tất nhiên."

"Vậy thì anh nên hiểu điều đó." Momonga không có gì để nói trước mặt Punitto Moe.

Mặc dù anh vẫn đang cố gắng để chấp nhận đề nghị này, với một mức độ chậm chạp, anh đã kết luận rằng đó là câu trả lời đúng.

Sẽ là gánh nặng cho nhóm nếu Momonga tự cho phép mình được chỉ huy bằng cảm xúc. Các đồng đội đã chọn anh làm chủ guild, họ chọn giúp đỡ và đóng góp sự thông thái của mình cho nỗ lực này. Momonga rất lấy làm tiếc vì đã khiến mọi người gặp rắc rối với nhiệm vụ khó khăn với việc chinh phục một dungeon chưa biết.

Guildmaster phải hành động hợp lý. Anh không biết mình vừa làm gì trong tình trạng bị kích động .

Anh nhớ lại sự cô đơn mà mình cảm thấy khi một đồng đội rời đi, và rồi anh gật đầu chào Punitto Moe.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ nói điều đó với mọi người . "

"Tôi tin tưởng vào bạn."

Momonga đã có một số ứng cử viên trong tâm trí cho việc bảo vệ phía sau. Như dự kiến, loại công việc này tốt nhất là dành cho các thành viên có class được xây dựng hoàn chỉnh.

"Ah, xin vui lòng nói rằng tôi đề nghị nó."

Anh không biết đề nghị đó nghĩa là gì, nhưng anh cũng đồng ý.

"Eh? Ah, được rồi. Tôi hiểu. Tuy nhiên, điều này cũng giống như Punitto Moe-san. Tôi không nghĩ liệu có PK hay không. "

"Vâng, PKing khá phổ biến trong trò chơi này. Hầu hết các trò chơi sẽ không để cho PKing , hoặc khuyến khích PKing. "

"Vậy sao? Tôi đã không bao giờ chơi các trò chơi khác, vì vậy tôi không chắc chắn về điều đó. "

"Ah, thế thì tại sao chúng ta không thử một trò chơi khác với nhau? Có một cái mà tôi thực sự muốn thử. "

"Mm, mặc dù đó không phải là một ý kiến tồi, chúng ta không nên làm chủ Yggdrasil trước sao?"

"Bạn có thể thực sự làm chủ được trò chơi này sao? Không, bạn có thể làm được, chắc là sau vài năm. "

Một điều mà các nhà phát triển của Yggdrasil quên là làm cho trò chơi thân thiện. Thực tế là trò chơi đã không bật bí nhiều thứ, giống như một trò đùa. Ngoài ra, có một ngọn núi những điều không thể được xác minh trong trò chơi, mặc dù những người chơi tốt nhất đã nỗ lực. Ngay cả sau vài năm, không có gì ngạc nhiên khi vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về trò chơi.

Những kẻ điên sẽ làm chủ trò chơi này, Punitto Moe cười.

"Vậy thì, tôi sẽ cần phải truyền tải các chiến thuật PK mà tôi đã đưa cho bạn, Momonga-san. Tôi cũng nghĩ đến việc viết cuốn sách 'PKing For Dummies'. "

"Ở bên ngoài sao?"

Bên ngoài - nói cách khác, thế giới thực.

"Không, không, làm thế nào tôi có thể? Ý của tôi là bên trong, trong thế giới này. "

Ở Yggdrasil, người ta có thể lưu trữ một bản thảo dưới dạng sách và đọc nó như một cuốn sách trong thế giới thực.

Có những người trong trò chơi đưa những tác phẩm có bản quyền đã hết hạn vào sách, và bán chúng với giá rẻ.

"Tôi hiểu rồi. Sau đó, bạn có thể cho tôi xem cuốn sổ tay của bạn khi bạn hoàn thành? Các bài học về cách tấn công cũng hữu ích cho chiến đấu của Guild. "

"Cứ tự nhiên. Khi thời điểm đến, xin vui lòng, cứ làm như vậy ".

"Tôi đang mong chờ nó! Fufufu. Tôi sẽ chắc chắn rằng tôi sẽ sao chép nó và vượt qua nó. "

"Momonga-san, anh đang nói gì vậy ?!"

Sau khi sự lúng túng của mình bột phát, Punitto Moe chìm vào suy nghĩ sâu thẳm, và lặng lẽ nói với Momonga.

"... có thật không ? Nếu nhiều người biết về nó, thì bạn sẽ mất lợi thế, Momonga-san. Không cần chia sẻ kiến thức với mọi người. Chỉ lựa chọn một vài thứ cần thiết. Kiến thức rất có giá trị vì nó rất hiếm. Khi bạn truyền bá nó rộng rãi, nó sẽ trở thành vô dụng. "

"Hãy nghĩ đến điều đó, đó là sự thật."

"Đúng rồi! Momonga-san là bạn của tôi, cũng như là Guildmaster của tôi. Đó là lý do tại sao tôi dạy bạn. "

"Vậy sao, không phải anh lúng túng vì đang che dấu lịch sử đen tối của mình sao?"

"Tôi nghĩ thường là như vậy. Nó giống như cách bạn viết được một bài hát và ghi lại nó thành một album hoặc một cái gì đó tương tự, và rồi vài năm sau khi nghe lại bạn muốn tự giết mình. "

Đó là tiếng kêu của tuyệt vọng. Tuy nhiên, khuôn mặt của Punitto Moe vẫn không thay đổi.

Đây là một sự hạn chế của Yggdrasil.

Nó sẽ thú vị hơn nếu biểu hiện của anh ấy có thể thay đổi với lời nói của anh ấy.

Khi nghĩ về điều đó, anh cũng nhận ra rằng điều đó là không thể.

Nó sẽ không phải là khó khăn cho người chơi hình người, nhưng viết macro để di chuyển khuôn mặt của demihumans và heteromorphic như chúng tôi là vô cùng khó khăn. Ngoài ra, khuôn mặt xương của Ainz cũng được xem xét. Các tiếng ồn ào của xương khi di chuyển có lẽ sẽ khá thô thiển.

"Ah, hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi nghĩ đến quá khứ tàn nhẫn của mình, không bao giờ nên xúc động về điều đó. Nếu có bất kỳ cánh cửa nào được mở ra, tôi sẽ chọn một chiếc cho mùa hè ấm áp hơn - đúng không, Momonga, bạn muốn thảo luận với tôi như thế nào. Nó có liên quan gì đến những lính đánh thuê NPC không? "

"Mm. Bạn tin tưởng có thể chỉ huy bao nhiêu người ? "

"Tôi có thể giải quyết được ba vấn đề."

"Cảm ơn nhiều. Tôi có thể không cần phải cung cấp cho bạn nhiều người, tùy thuộc vào số lượng các cửa ngõ. Vậy thì, tôi sẽ tin tưởng vào bạn. "

Momonga rời Punitto Moe, và sau khi thực hiện cùng một yêu cầu với Touch Me, anh quay lại giữa phòng và hét lên, "Xin lỗi vì đã lặp lại ! Mọi người hãy lắng nghe tôi! "

Giống như trước đây, Momonga cảm thấy sự chú ý của mọi người tập trung vào mình.

Tuy nhiên, mặc dù những biểu hiện không thay đổi trong trò chơi này, anh có thể bắt đầu hiểu tâm trạng của họ, điều đó làm anh ngạc nhiên. Theo Touch Me, khi ở trong trận chiến, người ta có thể ngay lập tức nhận ra ý định của đối phương, do đó có thể né tránh các cuộc tấn công vào mình. Một cái gì đó tương tự dường như đang xảy ra ở đây. Tuy nhiên, không phải Momonga nhạy cảm. Có lẽ chỉ lớp chiến binh có thể làm điều đó.

"Tôi phân chia các nhóm. Như thường lệ, chúng sẽ được nhóm thành những kẻ tấn công vật lý, những kẻ tấn công phép thuật, những người bảo vệ, những người chữa bệnh và những người khác nữa. Tôi cũng cần chỉ định các scout- "

Momonga tạm dừng một thời gian ngắn.

"Chúng ta cũng chỉ định những người canh gác ở cửa nữa. Có ai phản đối không? "

Đây là điều mà anh, một Guildmaster, đã quyết định dựa trên đề xuất của một thành viên guild. Gợi ý tên của anh ta có vẻ không đúng.

Mọi người lắc đầu. Mặc dù Momonga đã liên lạc bằng mắt với Punitto Moe một lúc, nhưng sau đó chỉ nhún vai và cười cay đắng.

"Nếu là trường hợp đó ... tốt, chúng ta có thể tiếp tục như bình thường."

"-Không có phản đối."

"-Tốt."

Một số người chấp thuận và không ai phản đối.

"Sau đó, chúng ta sẽ quyết định những người canh cửa ... Chúng ta cần bao nhiêu người?"

"Tôi sẽ rất vui khi ở lại."

Người đầu tiên giơ tay lên là thợ rèn Amanomahitotsu. Sau đó, hai người nữa giơ tay lên. Họ cũng là thành viên của lớp chế tạo.

Các clan không bao giờ thực sự tập trung vào chinh phục và pking các dungeon. Có rất nhiều người chơi trò chơi với tinh thần phiêu lưu trong họ. Họ đã được lấp đầy với mong muốn đặt chân vào vùng đất chưa biết và khám phá những điều chưa biết. Đương nhiên, ngay cả các thành viên của các class chế tạo cũng không dành cả ngày trong các xưởng sản xuất của họ, và họ đã thăng cấp trong các class chiến đấu cơ bản để có thể xử lý bất kỳ vấn đề gì, với một mức độ nhất định. Điều đó nói rằng, kể từ khi xây dựng class của họ có chế tạo, họ cảm thấy rằng mình là một gánh nặng trong các cuộc tấn công dungeon.

Momonga biết đầy đủ lý do tại sao họ sẽ tình nguyện khi phải đối mặt với đề nghị này. Anh biết rằng anh cảm thấy xấu về nó. Tuy nhiên, Momonga cúi đầu xuống cả ba người.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể để nó cho bạn sao?"

"Đừng như thế, Momonga-san. Hãy ngẩng đầu của bạn lên. Chúng tôi sẽ là những người trò chuyện vô tư trong khi mọi người đang chiến đấu. "

"Tôi cũng muốn thử làm một vũ khí mới. Tôi đã phát hiện ra một kỹ thuật xử lý kim loại hiếm, vì vậy tôi muốn thử nó. "

"Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình ở lối vào dungeon. Đừng lo lắng về nó. "

Sau khi Amanomahitotsu nói, hai người kia nhanh chóng theo sát.

Tuy nhiên, Momonga lại gật đầu với họ.

"Sau đó, Nishiki-san, tôi muốn bạn chia sẻ bản đồ của mình với mọi người. Bạn không nhớ, đúng không? "

"Cũng tự nhiên thôi. Ah, khi đó, tôi vừa thu thập xong thông tin về những con quái vật xuất hiện trong đầm lầy. Không ai sẽ nhớ nếu tôi chưa chia sẻ nó, phải không? "

Không có lý do để phản đối.

Nishiki Enrai sản xuất một số scroll - một cho tất cả mọi người - từ không khí mỏng và bắt đầu làm việc trên đó.

Một luồng ánh sáng nhảy ra từ các scroll.

Tất cả mọi người hiện nay đều vươn tay ra để lấy cuốn sách. Momonga cũng làm như vậy.

Khi scroll được mở ra, các chữ cái "Thông tin mới đạt được" xuất hiện.

Momonga phớt lờ cuốn sách đã biến mất trong ánh sáng và chạm vào những chữ đó. Ngay sau đó dòng văn bản xuất hiện.

Phần đầu tiên của thông tin liên quan đến địa hình.

Có một dấu X chính xác giữa trung tâm của đầm lầy rộng lớn. Một người đàn ông đã viết chữ "Dungeon Here". Bên cạnh đó là ba ký hiệu được đánh dấu có tên "Frog Base". Sau đó, có những biểu tượng khác với tiêu đề "Lots of Slippery Things", "Poison Gas", "Boss Level" và tương tự. Ngoài ra, có những dòng có tiêu đề "Probable Patrol Routes".

MÌnh hiểu rồi, Momonga trầm ngâm khi anh tiêu hóa thông tin. Sau đó, anh chạm vào các nhân vật tương ứng với tệp tiếp theo của thông tin.

Tiếp theo là dữ liệu về quái vật.

Có những hình ảnh mờ của quái vật, với tên, cấp độ và các dữ liệu khác.

Lv64 Grenbera Devil Lich

Lv74 Grenbera Purple Worm

Lv78 Grenberan Swarmlord

Lv 80 Mad Eater

Lv80 Swamp Naga

Lv80 Grenbera Tuveg

Lv83 Grenbera Tuveg Fighter

Lv83 Grenbera Tuveg Priest

Lv84 Grenbera Tuveg Knight

Lv85 Grenbera Tuveg Warlord

"Và sau đó-"

Những lời của Nishiki đã khiến Momonga ngừng lại khi nghiên cứu những con quái vật, và anh quay lại nhìn anh.

"- Đó là những loài mà tôi gặp. Tôi trực tiếp xác nhận chúng, nhưng có thể có quái vật tôi đã không gặp phải, vì vậy hãy cẩn thận. Ngoài ra, tôi thấy một số kẻ mạnh hơn ở xa, nhưng chúng ở gần các căn cứ đã được tìm thấy, vì vậy tôi đã không kiểm tra chặt chẽ. "

"Hm. Cấp 80 nghĩa là những con quái vật có level cao nhất trong tầng sâu nhất của dungeon sẽ là 90. Đó cũng là mức độ lý tưởng. "

Phần lớn các thành viên của Ainz Ooal Gown khoảng cấp độ 90. Anh cảm thấy như thể có thể dọn dẹp dungeon mà không gặp rắc rối.

"Take-yan. Cấm được chủ quan. Thông thường người ta biết rằng trong dungeon khó hơn các khu vực xung quanh. "

Tất nhiên, trường hợp ngược lại cũng có thể đúng, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói đến những ví dụ như vậy trước đây.

"Tuy nhiên, may mắn sẽ là một yếu tố lớn. Chinh phục một dungeon cấp độ 90 trong một lần tấn công không hoàn toàn là không thể. Nếu là trường hợp đó, chúng ta hãy đi chinh phục khi sử dụng hỏa lực mạnh nhất. Bây giờ là thời gian để đốt cháy các item bằng tiền mặt của chúng ta. "

"Nếu chúng ta làm điều đó, đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời."

Nghĩ về ý tưởng họ có thể làm được điều đó trong một căn phòng, và Momonga cảm thấy bụng mình chật cứng.

Nếu họ cảm thấy điều đó là không thể, họ có thể tự an ủi mình khi họ thất bại bằng cách nói rằng "Nó đã được dự đoán". Nhưng nếu họ nghĩ rằng nó là có thể và không thành công, tác động sẽ lớn hơn nhiều.

Momonga hối hận về lời tuyên bố ngu xuẩn của mình.

Cố gắng làm tăng sự phấn khích của họ một cách thận trọng là suy nghĩ của người thua cuộc. Tuy nhiên, sự thận trọng đó có thể giúp giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, anh không thể nói như vậy, với tư cách là người tổ chức sự kiện.

Ngay lúc đó, một vị cứu tinh xuất hiện.

"-Mọi người, đã quá tự phụ. Bạn biết tốc độ tấn công của một dungeon không rõ chưa? Mức độ level của một dungeon tăng lên nhiều lần khi bạn thử nó lần đầu tiên. "

Người nói là Ulbert.

Công nhận, những lời nói đó như tạt một cơn mưa vào sự quyết tâm của họ, nhưng vì lý do đó, mọi người bình tĩnh lại.

Đồng thời, tiếng chuông chạm tới tai của Momonga. Đó là một "Lời nhắn" ma thuật, và đó là từ Punitto Moe.

「-Mình may mắn, Momonga-san.」

Momonga ký vào kênh 'Tin nhắn' chuyên dụng, và bỏ phép thuật của mình. Bằng cách này, tiếng nói của anh ta chỉ có thể tiếp cận người nhận "Thông điệp".

"Cảm ơn bạn."

「Đừng lo lắng về điều đó, nhưng hãy nhớ rằng sự hoảng loạn là hạt giống của thất bại, vì vậy bạn phải giữ bình tĩnh và suy nghĩ hợp lý. Giữ bình tĩnh, quan sát và đánh giá môi trường xung quanh, đừng phí phạm những nỗ lực của bạn vào những chi tiết không cần thiết, Momonga-san. Bất cẩn là kẻ thù lớn nhất của bạn. Tuy nhiên, tôi cũng đang có kế hoạch rõ ràng trong lần này. Vì vậy, hãy làm tốt nhất! 」

Sau khi nói những gì anh ấy muốn nói, 'Message' đã kết thúc.

"Được rồi! Sau đó, tất cả mọi người, chúng ta sẽ tiến tới mục tiêu của chúng ta trong thời gian 30 phút. Hãy chuẩn bị sẵn sàng! "

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Overlord Prologue (2St Half)-Chương 3

Các thành viên của Guild Ainz Ooal Gown - từng được biết đến là clan Nine Own Goal - đã tập trung tại vùng ngoại ô của Helheim, cách Đồi Poison Swamp độc hại 100 mét, ở nơi gọi là đồng bằng Piercing Crystal.

Giống như Poison Swamp, đồng bằng Piercing Crystal là một môi trường nguy hiểm, được bao phủ bởi thảm thực vật đông cứng vì giá lạnh, giống như những lưỡi dao cạo bằng pha lê. Những lưỡi dao cạo này sẽ gây sát thương với mọi thứ di chuyển trong những khu vực của vùng đồng bằng, và chúng có thể gây sát thương cho người chơi mặc áo giáp bậc Relic. Thêm vào đó, còn có các quái vật với cơ thể khoáng hóa di chuyển lang thang trong những khu vực của vùng đồng bằng, và bất cứ ai không sử dụng vũ khí kiểu đập sẽ gặp khó khăn và mất thời gian để đối phó với chúng.

Trong bất kỳ thế giới nào, - đặc biệt là 3 thế giới Niflheim, Helheim và Muspelheim - những khu vực ở càng xa trung tâm của thế giới thì càng nguy hiểm hơn. Ngoài các con quái vật lang thang, địa hình của bản đồ tự nó cũng trở thành một mối nguy hiểm.

Tuy nhiên, điều này không là gì đối với các các thành viên của Ainz Ooal Gown. Mặc dù phải thực hiện các biện pháp đối phó nhất định, và các biện pháp đó không phải là tồn tại vĩnh viễn, nhưng họ vẫn có thể di chuyển xuyên qua những vùng đất thuộc đồng bằng Piercing Crystal với tốc độ cao. Trên thực tế, họ chuẩn bị vượt qua vùng đồng bằng này.

Tất nhiên, không thể nói rằng họ không căng thẳng, hoặc họ là những người bất cẩn.

Sau khi khoác lên người vài lớp phép thuật phòng thủ, họ sử dụng ma thuật vào đôi mắt để khám phá môi trường xung quanh. Thêm vào đó, họ sử dụng phép thuật ngụy trang bậc cao nhất, phép thuật [Mirror World], nó tạo ra một lớp màng hình bán cầu bao quanh các thành viên của guild.

Người ta có thể quan sát thế giới bên ngoài từ bên trong bong bóng mà không gặp bất cứ vấn đề gì, những cư dân bên trong hàng rào này vô hình đối với những người bên ngoài, và những người bên ngoài như nhìn xuyên qua họ. Bên cạnh việc làm cho người dùng khó bị phát hiện, phép thuật cũng có một tỷ lệ làm lệch hướng những cuộc tấn công nhắm vào những người ở bên trong.

Những chuẩn bị cầu kỳ này được thực hiện không phải vì họ sợ những con quái vật, mà bởi vì họ đang bảo vệ mình khỏi những người chơi có cùng sức mạnh với bản thân mình. Không có hình phạt khi PK các loài dị hình, thậm chí còn có lợi khi làm như vậy. Trên thực tế, một số class mạnh mẽ chỉ được mở khi PK các dị hình tộc, và mặc dù việc săn bắt dị hình không còn phổ biến như trước đây, nó vẫn là một mối lo ngại có thực. Chỉ có một thằng ngốc mới làm giảm khả năng phòng thủ của mình, ngay cả trong một thế giới có lợi cho dị hình tộc.

Momonga dùng tay cầm bảng điều khiển. Ở đó anh thấy một danh sách các thành viên guild, cùng với lượng HP và MP của họ. Ở phía trên cùng là Touch Me, tiếp theo là Nishiki Enrai, Wish III, Warrior Takemikazuchi, Momonga, Ancient One, Flatfoot, và Amanomahitotsu, là tám thành viên sáng lập còn ở lại. Sau đó là mười chín người tham gia sau này: Peroroncino, Bukubukuchagama, Herohero, Blue Planet, Ulbert Alain Odle, Garnet, Bellriver, Variable Talisman, Nearata, Nuubou, Genjiro, Yamaiko, Whitebrim, Punitto Moe, Tabula Smaragdina, Beast King Mekongawa, Tigris Euphrates, Temperance và Slathan.

Tổng cộng có 27 người - đó là toàn bộ sức mạnh của Ainz Ooal Gown.

Khi nhìn vào những cái tên, một cảm giác không thể miêu tả đã nảy sinh và sức nóng lan qua ngực anh.

Thợ rèn Amanomahitotsu là thủ lĩnh việc chế tạo của guild, họ là những người thường thích tự mình đi phiêu lưu. Họ đã ở đây để tham gia vào sự kiện nhóm đầu tiên của guild.

Anh phải cảm ơn họ. Không sai nếu anh làm như vậy.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi là một gánh nặng.

Dạ dày của anh quặt đau khi nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu cuộc mạo hiểm đầu tiên của họ kết thúc trong thất bại. Sẽ không có gì đảm bảo rằng họ sẽ phiêu lưu cùng nhau một lần nữa nếu điều đó xảy ra. Khi nghĩ đến cách Touch Me vật lộn với áp lực này trong một thời gian rất dài, Momonga không thể ngăn mình cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng.

Không phải chỉ có một lựa chọn là thất bại.

Momonga lặng lẽ hít một hơi thật sâu, lau sạch bảng thông báo, buộc mình phải tập trung trở lại và tiếp cận một trong những thành viên của guild

"Nuubou-san, mọi việc đang diễn ra như thế nào?"

"Hm? À, khá tốt. Hiện tại, tôi có thể nói rằng không có ai đang do thám chúng ta bằng các cách thức ma thuật. "

Kết luận này đến từ Nuubou, người đã xây dựng nhân vật của mình trở thành một chuyên gia về phép thuật hệ do thám. Anh cũng được biết đến như là "Cặp mắt của Nine Own Goal". Lời nói của anh đã đảm bảo rằng không có ma thuật giám sát nào đang quan sát họ. Chắc phải cần một kỹ năng che dấu ma thuật chưa từng xuất hiện mới có thể trốn khỏi cặp mắt của anh ấy.

"Ngoài ra, không có ai đang theo dõi chúng ta bằng những phương pháp phi ma thuật, Momonga-san."

Báo cáo này đến từ Flatfoot và Nishiki Enrai, những người đã đi trước để khảo sát môi trường xung quanh.

Mặc dù bộ đôi sát thủ và ninja đó không mạnh bằng các nhân vật xây dựng theo hướng thuần túy nhưng cho đến nay không có một nhân vật nào sử dụng các phương pháp tàng hình đặc biệt có thể lẩn tránh khỏi mắt họ.

Sau khi dùng ý kiến phản hồi của họ để suy đoán, Momonga có thể chắc chắn rằng không ai chú ý đến nơi này.

Momonga nhìn quanh.

Rất nhiều người ở đây xuất hiện với vẻ ngoài đáng sợ. Cách họ ngồi xung quanh nơi này trông giống như một tổ chức hắc ám đang tiến hành một nghi lễ tà ác. Tuy nhiên, tất cả những gì Momonga thấy là hình ảnh của những người chơi kỳ cựu.

"Vậy thì mọi người! Tất cả đã sẵn sàng chưa?"

Xung quanh anh đều nở rộ biểu tượng giơ ngón tay cái.

Đây là tín hiệu cho thấy sự chuẩn bị của họ đã hoàn tất. Rốt cuộc, có gần ba mươi người ở đây, vì vậy nếu hỏi từng người đã sẵn sàng chưa sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Để tránh điều đó, đây là cách họ trả lời, kể từ khi họ mới bắt đầu hình thành một clan.

"Đi thôi nào. Nhóm thám hiểm chúng tôi sẽ để các tiểu tiết cho bạn. "

"OK ~" Nishiki Enrai đáp lại, anh là lãnh đạo của đội tiên phong.

Sau đó mọi người thay đổi trang bị của mình, họ chỉ bước vào Poison Swamp một khi đã được miễn nhiễm với chất độc.

Những khu vực độc hại thông thường nằm trong các vùng đất ngập nước rải rác khắp địa hình, nên người ta chỉ đơn giản là tránh đi qua các khu vực bị nhiễm độc là đã đạt được mục tiêu của mình là tiến tới Dungeon. Tuy nhiên, nếu đi bằng những đoạn đường vòng sẽ mất một thời gian dài, vì vậy thay vì đi đường vòng họ chọn đường đi ngắn nhất là phi thẳng qua các vùng độc hại. Lý do là bởi, họ là những người có việc làm ngoài thế giới thực, và do đó họ muốn tránh lãng phí thời gian. Cũng có một người cha đã cười và nói rằng kể cả mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai, thì gia đình anh ấy sẽ giết anh nếu anh không quan tâm đến họ.

Một thông điệp đến từ hệ thống xuất hiện.

[Grenbera Swamp]

Đó là điều duy nhất Momonga biết, nhưng một số đồng đội của anh biết nhiều hơn về khu vực này, và họ khuếch đại tiếng nói của mình để thông báo cho những người khác.

"Đây là một vùng đất ngập nước rộng lớn, các đầm lầy độc hại rải rác quanh đây, nơi này do lũ Tuvegs kiểm soát, những quái vật không bị ảnh hưởng bởi chất độc."

Người chơi nhận được nhiều thông tin bổ sung khi bước vào một khu vực mới, tùy thuộc vào kỹ năng và khả năng họ có. Ví dụ, nhà giả kim và các chuyên gia về thảo mộc, với kỹ năng về cây cỏ, họ sẽ có thể tìm hiểu về các loại thảo mộc khác nhau mà họ có thể thu hoạch trong khu vực.

"Và rồi ... huh, chúng không có gì đặc biệt. Những con quái vật cư trú nơi đây - chúng giống như những gì mà Nishiki đã khám phá. Không có thông tin quý hiếm nào ... có thể chúng đã bị giấu đi không? Hoặc có thể không có thông tin quý hiếm nào? Điều này có thể là gì? "

"Không thể nào không có thông tin quý hiếm, nó hẳn phải được ẩn đi. Để tìm nó có thể bạn cần phải lội trong bùn cho đến khi bị bao bọc bởi bùn. Tôi cảm thấy nó rất có thể ở một trong những ngôi làng của lũ Tuveg. Chúng ta hãy cố gắng vươn tay tới đó và tìm kiếm nó càng sớm càng tốt. Nếu có một số dược thảo chưa được khám phá ở đó, chúng ta có thể tạo ra một vài bình thuốc nhỏ. Những người viết game khá là điên. Họ làm cho bạn phải tự tìm lấy các thành phần cho các potion của mình ... Tôi đã thực hiện hơn 200 loại thuốc, nhưng vẫn còn rất nhiều loại mà chưa được phát hiện. "

"Ngoài các bình thuốc, vẫn còn rất nhiều quặng chưa được khám phá, đúng không? Mô tả về Apoitakara nói rằng đó là một trong số đó là loại quặng cầu vồng, có nghĩa là chỉ có hai trong số chúng đã được tìm thấy cho đến nay ... "

"Well, những người lập trình game là một việc, nhưng tôi nghĩ công ty game cũng rất điên rồ. Ý tôi là, tìm hiểu tất cả những thứ bị ẩn dấu, bạn có thể mất một thời gian dài để chơi ... nhưng dường như họ đã quên từ chừng mực. Họ phải treo tấm biển "thân thiện với khách hàng" tại văn phòng chính của họ "

"Đúng vậy. Nhắc đến công ty ... anh chàng mà họ gửi qua trụ sở công ty của chúng tôi trong khoảng thời gian trở lại đây thật khủng khiếp ... "

"Uwah, xin lỗi, chúng ta đừng nói về điều này. Tôi dường như đang phản ứng giống như bị dị ứng với từ 'công ty' ... Chúng ta có nên đề ra một quy tắc với nội dung là guild không phải chỗ để nói về nơi làm việc? Có thể chỉ cho phép nó trong nửa giờ hoặc hơn trước khi bạn đăng xuất. Bạn biết đấy, khi bạn phải quay trở lại thực tế. "

Momonga đuổi những từ đó ra khỏi tai anh.

Anh không biết ai đã nói chuyện đó lúc trước, nhưng anh hoàn toàn đồng ý với người đó. Anh không muốn nghĩ về công việc. Cho dù bạn có muốn hay không, ngày mai sẽ luôn tới.

Khi những ý nghĩ đen tối này bắt đầu nuốt chửng Momonga, anh quyết định sử dụng những cuộc trò chuyện xung quanh để cố gắng và động viên mình. Vì vậy, anh giữ tai của mình đón nhận bất cứ điều gì những người khác nói về những thứ có thể liên quan đến trò chơi.

"-Tri thức về các loại kỹ năng, huh? Tôi đã suy nghĩ kỹ càng về kỹ năng của những người khác. Tôi đã gần như đã mở khóa một class sử dụng các chiêu thức tấn công đặc biệt bắt nguồn từ những con quái vật truyền thuyết. Bạn có nghĩ rằng DPS của tôi sẽ tăng lên nếu tôi thêm thứ đó vào?"

DPS là một từ viết tắt của Damage Per Second.

Nó đo lường mức độ thiệt hại mà bạn và kẻ tấn công có thể gây ra trong một giây, đó là điều quan trọng nhất trong trò chơi. Nói theo lý thuyết, người ta có thể tạo ra vũ khí tối thượng bằng cách nhúng tinh thể dữ liệu tăng thiệt hại vào một vũ khí mạnh, tạo bởi một lượng lớn dung lượng dữ liệu. Tuy nhiên, vũ khí như vậy khó sử dụng, và sẽ dẫn đến việc các đòn tấn công sẽ ít đi do sự khó khăn trong việc sử dụng chúng. Kết quả là, DPS tổng thể của người nắm giữ sẽ giảm. Thậm chí sẽ không có một kẻ chiến đấu tài giỏi nào nghĩ đến việc sử dụng một vũ khí như thế.

Ngoài ra, những quái vật ở những cấp độ cao, chúng sẽ đạt được tất cả các loại năng lực đặc biệt. Ở cấp độ này, chúng có thể làm giảm đáng kể thiệt hại người chơi gây ra cho chúng. Vì vậy, khá bình thường khi game đòi hỏi người chơi phải có vũ khí làm bằng vật liệu đặc biệt hoặc sử dụng các yếu tố thích hợp để vượt qua những khả năng đặc biệt này.

"Nhưng như vậy có nghĩa là bạn sẽ không thể tập trung vào sức mạnh tấn công như bây giờ, đúng không?"

"Tôi nghĩ tôi có thể bù đắp cho điều đó bằng một vũ khí nguyên tố."

"À, đó không phải là một ý kiến tồi, nhưng bạn thực sự cần sử dụng những item cấp độ divine, phải không? liệu đó có phải là một trở ngại? "

"Vậy sao ~? Đúng vậy, nó có thể không giúp gì được ~ Tôi muốn thử nghiệm một chút nhưng nó quá rắc rối ... "

Nếu có thể tạo nhân vật thứ hai trong Yggdrasil, những lời than phiền này sẽ không tồn tại. Tuy nhiên, đó là điều không thể trong các trò chơi như thế này. Thí nghiệm với các class khác nhau chỉ có thể xảy ra khi người chơi chết và bị mất nhiều level.

Ngay cả khi trò chơi này lấy lại cấp độ dễ dàng hơn so với các DMMO khác, nó vẫn là một quá trình tốn thời gian. Ai nói không biết những rắc rối đó thì chỉ để đánh lừa những người xung quanh.

Momonga thường ước ao có một nhân vật thứ hai. Anh ấy đã nghe mọi người phàn nàn về việc không công bằng khi không thể tạo ra một nhân vật khác trong trò chơi này, và anh ấy đồng ý với họ.

Nếu có thể, anh ấy muốn trở thành một chiến binh, như Touch Me.

Mặc dù người ta nói rằng các class chiến binh bị giới hạn bởi những phản xạ thực tế của một người, nhưng sự hạn chế đó chỉ có tác dụng trong trận đấu giữa những chiến binh hàng đầu. Nó không phải là yếu tố quyết định trong quá trình chơi bình thường.

Touch-san đưa ra cái khăn choàng của anh ấy, nhưng mình nghĩ rằng mình thích một chiếc áo choàng màu đỏ to và dài hơn... thanh kiếm của mình sẽ rất lớn, giống như Warrior Takemikazuchi-san. Mình sẽ xoay người một vòng khi mặc những trang bị ấy.

Tình cờ, Momonga đã học phép biến đổi thành chiến binh, nhưng nó không phải là thứ quá hữu ích, và vì vậy anh gần như không có cơ hội để sử dụng nó. Trong một party, mỗi người chia sẻ khối lượng công việc với nhau và làm tốt phần việc của mình để đạt được chiến thắng cho đội. Để làm được điều đó, họ phải là người có khả năng vượt trội ở phần việc được giao.

Momonga là một người chơi ở vị trí phòng ngự, và khi anh đi phiêu lưu với một party, anh có nghĩa vụ sử dụng những phép thuật mang lại những đóng góp có ý nghĩa cho nhóm.

Nếu anh không thể làm điều đó, thì sẽ không có tác dụng gì khi chơi trong một nhóm cả.

Trong trường hợp đi một mình - khi anh chơi solo, đó sẽ là một cơ hội tốt để anh có thể thử mang nó vào chơi.

Tuy nhiên-

Momonga nhìn các đồng đội của mình, lặng lẽ băng qua đầm lầy độc. Anh nhìn những người bạn của mình đang trò chuyện khi họ bước đi, và rời khỏi chủ đề mình đang suy nghĩ.

Đột nhiên sự cô đơn biến mất trong ký ức của anh.

Khi guild vẫn còn là một clan - mặc dù cho đến gần đây họ vẫn là một clan- một vài thành viên thường tụ tập gặp nhau vào ban đêm, điều kỳ quặc là, nhiều người trong số họ làm những công việc thông thường . Một số người trong guild làm những công việc không thông thường, vì thế hầu hết thời gian của họ không cố định -seiyuu Bukubukuchagama là một ví dụ điển hình -, nên không ai trong họ online vào ban ngày.

Momonga sẽ trở về nhà ngay sau khi hết giờ làm việc, đăng nhập trước những người khác, sau đó anh sẽ triệu hồi undead để tự bảo vệ mình và thuê NPC đánh thuê để săn lùng quái vật. Vì vậy, xét về kỹ thuật mà nói, anh luôn chơi một mình.

Tuy nhiên, anh ta không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì anh ta chắc chắn rằng một người nào đó sẽ đăng nhập. Nhưng nếu họ không ở bên cạnh - nếu không có ai đăng nhập thêm nữa thì anh ta sẽ làm gì?

Anh có nên rời khỏi guild này, và tham gia một guild mới không?

Hay anh nên tuyển thêm thành viên mới?

Anh không thích cả hai lựa chọn. Không phải như kiểu anh sợ người lạ. Rốt cuộc, anh có thể làm việc bình thường với mọi người trong công ty của mình - mặc dù họ có thể nghĩ anh xa lánh xã hội vì không uống rượu với họ.

Tuy nhiên, anh không muốn phải lựa chọn những điều đó.

Ý nghĩ này không phải là sinh ra bởi sự logic, mà bởi cảm xúc của anh. Do đó, anh không thể chấp nhận những sự lựa chọn đó.

"Có chuyện gì vậy, Momonga-san? Máy của bạn báo hiệu sụt giảm nano thần kinh à? "

Herohero đã ở bên cạnh anh.

"Máy nano của tôi vẫn ổn. Tôi đã làm đầy nó trước khi online. "

"Thật chứ? vậy là tốt rồi. Có thể mất một thời gian dài để di chuyển đến mục tiêu - mặc dù tôi không chắc liệu có phải trường hợp đó sẽ xảy ra hay không - tuy nhiên tốt nhất bạn nên chắc chắn rằng thanh năng lượng của máy nano luôn đầy trước khi bước vào dungeon. Sẽ thật không tốt nếu bạn bị buộc phải thoát ra vào một thời điểm quan trọng. Trước kia tôi có một người bạn ở cuộc sống thực, người bạn đó đang chơi một trò chơi khác, thì anh ta bị đuổi ra khỏi trận đấu khi đang trong một trận đấu xếp hạng guild, và khi anh ta trở lại, guild của anh ta đã thua và họ đổ lỗi cho anh ấy rằng họ thua vì anh ấy đã rời khỏi trận đấu đó. Mặc dù họ bị thua cuộc không phải là lỗi của anh ấy. "

"... Thật đáng sợ."

"Tôi biết guild của chúng ta sẽ không như thế, nhưng vẫn có những guild như vậy ở ngoài kia. Bạn biết đấy, việc đó thật hà khắc. Tôi ghét những guild kén cá chọn canh. Trò chơi có ý nghĩa khi nó được chơi, sau tất cả. ... Ồ, cái gì đây? bạn nhìn khá đáng ngờ, đồng chí. Kiểu người Touch-san thật lôi cuốn.

"Điều đó có ý nghĩa, tôi đã trở thành kẻ đáng ngờ," Momonga cười cay đắng. "Tôi chỉ là một guildmaster tự hỏi làm thế nào để chúng ta có thể chinh phục xong dungeon này sớm, và nó làm cho tôi cảm thấy một chút sầu muộn."

"... Hahaha. Có vẻ như bạn đã lo lắng ngay từ lúc bắt đầu ... Tuy nhiên, nếu chúng ta thành công trong việc tìm kiếm các tinh thể dữ liệu chứa những dữ liệu hiếm hoi hoặc những tác phẩm nghệ thuật, chuyến đi này sẽ trở lên có giá trị. Tốt thôi, nếu sau đó bạn nói với tôi, thực sự rõ ràng nhờ chinh phục một dungeon chưa biết bằng một lần tấn công đã kiếm được một kho báu lớn hơn bất kỳ thứ gì. "

"Chính xác. Đó sẽ là một kỷ niệm khó quên. "

Cuộc nói chuyện của họ phải dừng lại giữa chừng, bởi một âm thanh ướt át, âm thanh đó như thể có một người đang đi bộ bằng một đôi giày bị ngâm nước trong thời gian dài, xuất hiện từ phía bên cạnh.

"Ồ, tầm nhìn hiện giờ kém hơn."

"Eh?"

"Có vẻ như có một ít sương mù vừa xuất hiện. Momonga-san, nếu bạn thay đổi cách thức nhìn, bạn sẽ thấy nó."

Momonga đã sử dụng phép thuật [Widen Magic - Complete Vision] trước đó, nó cho phép anh mở rộng tầm nhìn trước mặt thêm khoảng 200 mét xuyên qua sương mù. Đó là lý do tại sao anh không nhìn thấy sương mù, và mọi thứ trở nên rõ ràng với anh.

Mặc dù không có lý do gì khiến anh bất lợi khi duy trì phép thuật đó, hiện anh có một người bạn ở bên cạnh, vì vậy không có hại gì nếu làm như Herohero nói và anh chỉ mất thoáng chốc để tắt tầm nhìn ma thuật của mình.

Anh nhập lệnh thay đổi chế độ nhìn vào bảng điều khiển.

Sau khoảnh khắc đó, thế giới trở thành một biển trắng đục.

"Uo!"

Sự khác biệt giữa sự mong đợi và thực tế của mình đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"Haha, sợ hả? Thực tế, bây giờ khuôn mặt bạn đang trắng bệch ra kìa. "

Trò đùa của herohero phát ra một hào quang hắc ám. Nó gần như làm anh ấy hài lòng.

"Thôi nào, cho tôi xin."

Mặc dù anh bày ra một nụ cười cay đắng ngụ ý rằng mình vẫn ổn, nhưng thật sự nó đã làm thần kinh của anh căng thẳng. Sự khủng bố khi không thể nhìn thấy những gì bên cạnh, cơn sốc trộn lẫn với những suy nghĩ u ám còn sót lại từ trước, và anh cảm thấy như thể đang bị bỏ lại một mình.

Momonga mở bảng điều khiển, và khôi phục tầm nhìn ma thuật.

Có vẻ như tất cả mọi người trong party của anh đều có thể nhìn xuyên qua sương mù. Hay đúng hơn, đó là điều hoàn toàn bình thường. Họ đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu để đạt đến trình độ hiện tại, mọi người đã nỗ lực chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc phiêu lưu này.

Đột nhiên, Momonga cảm thấy có gì đó sai sai, và hỏi:

"Chờ đã, Herohero-san, làm thế nào mà bạn có thị lực giống con người?"

Herohero là một slime. Các slime sử dụng một loại giác quan đặc biệt giúp phát hiện chuyển động để tìm hiểu về môi trường xung quanh thay vì sử dụng mắt để nhìn như các sinh vật sống khác, do đó, nhận thức về thế giới của anh không thể giống cách một con người hay làm.

"À, để có khả năng đó tôi đã trang bị cho mình một vật phẩm ma thuật. Khả năng phát hiện chuyển động mà tất cả các slime bẩm sinh sở hữu rất hữu ích, nhưng nó chỉ có hiệu quả trong một bán kính giới hạn. Nếu bạn hỏi, thì ngoài phạm vi 100 mét tôi không thể nhận thức được gì, điều đó thật đáng sợ. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó tấn công mình từ ngoài phạm vi đó, vì vậy tôi quyết định trang bị cho bản thân một cái gì đó để nhìn như các sinh vật bình thường. "

"Lợi thế luôn đi kèm với một điểm yếu. Đó là cách trò chơi này hoạt động. "

"Có lợi cân bằng với bất lợi. Oh, khả năng cảm nhận chuyển động của tôi phát hiện ra thứ gì đó. "

Momonga quay sang chỗ xúc tu màu đen chỉ đến, và nhìn thấy hình dáng của một con sâu khổng lồ.

Đó là một con sâu màu tím to lớn, to gấp 10 lần một con người, bên ngoài nó ướt át nhẵn bóng.

Những con sâu này di chuyển thành bầy, vì vậy sẽ rất phiền phức nếu nó phát hiện ra họ.

Cả nhóm đột nhiên dừng lại. Các ma pháp sư giơ ngón tay vào con sâu, trong khi các chiến binh chuẩn bị sẵn vũ khí tầm xa của mình.

Họ đã sẵn sàng để tiêu diệt nó ngay lập tức nếu bị phát hiện, trước khi nó có thể kêu gọi đồng loại.

Momonga đã chuẩn bị sẵn một phép thuật trên bảng điều khiển của mình, và giữ tư thế để có thể tấn công bất cứ lúc nào. Mặc dù vai trò thông thường của Momonga là buff và debuff, nhưng hiện tại khả năng tấn công trực tiếp một mục tiêu của anh sẽ hiệu quả so với tấn công nhiều mục tiêu.

Sau vài giây trôi qua, dường như kẻ thù đã không nhận ra họ, và từ từ trườn trở lại vào đầm lầy.

"Tôi không phải là người thích lén lút. Tôi muốn đục một cái lỗ xuyên qua chúng, "Ulbert phàn nàn từ một nơi nào đó ở xa.

"Ulbert-san, làm ơn đừng lãng phí MP của bạn. Bạn nên dành tất cả MP cho con boss. "

Nhân vật của Ulbert được xây dựng với nội dung xoay quanh tai ương của thế giới, một class sử dụng sức mạnh khủng khiếp của lửa. Trên hết, anh đã lên khá nhiều cấp trong class của mình để tăng mạnh khả năng tấn công. Xét về sức mạnh tấn công, anh ta dễ dàng nằm trong top 5 của guild, nhưng anh ta có một điểm yếu. Mặc dù anh ta có một nguồn cung cấp MP khổng lồ , nhưng mức tiêu hao luôn vượt quá mức cung cấp, nói cách khác, MP của anh bị đốt cháy rất nhanh.

Người ta có thể nói rằng độ khó của một cuộc thám hiểm dungeon được quyết định bởi số MP còn lại khi đối mặt với con boss.

"Ồ, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi biết điều đó chứ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thám hiểm này, bạn biết chứ? Đây là cuộc phiêu lưu đầu tiên của chúng ta với tư cách guild Ainz Ooal Gown, phải không? Tôi sẽ đảm bảo tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ! "

Anh nắm chặt nắm tay phải của mình khi thể hiện sự chân thành. Momonga có thể cảm nhận được thứ gì đó đang thúc đẩy anh ấy, điều anh ấy nói lúc trước hoàn toàn không giống với tính cách của Ulbert.

"Ah, nhưng tôi sẽ không phiền nếu bạn cho tôi một ít MP. Bằng cách đó, chúng ta có thể thổi bay bọn chúng mà vẫn còn đủ MP để có một buổi trình diễn lớn khi đối mặt với con boss. "

"Hm? Có phải bạn đang nói chuyện với tôi không? "

Yamaiko là một magic caster am hiểu sử dụng phép thuật hệ tâm linh, và cô chuyên sử dụng những phép thuật trị thương. Nếu là cô, thông qua những câu thần chú thích hợp cô có thể chuyển MP cho người khác.

"Thực sự thì đó không phải là một ý kiến tồi. Bạn có nhớ nếu tôi làm điều đó thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Tôi chỉ có thể sử dụng cây đũa phép và quyền trượng để trị thương. "

"Tôi không tin tưởng vào những cây đũa phép và quyền trượng khi trị thương trong một trận đấu với boss, và bên cạnh đó, bạn sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cuộc chiến do tài nguyên nhanh chóng bị vắt kiệt. Nếu bạn muốn chuyển MP, tôi muốn bạn lấy nó từ người khác. "

Vai trò của Yamaiko chỉ gói gọn trong khả năng trị thương và phòng thủ. Với độ trâu bò của class và khả năng hồi phục mạnh mẽ, kết hợp với hướng xây dựng ưu tiên hai điều đó, cô thậm chí có thể chiến đấu như một tank. Ngay cả khi bị bao vây bởi kẻ thù, cô vẫn có thể chữa lành cho đồng đội của mình.

Điều đó có nghĩa là, có thể cô ấy chỉ là tank dự phòng nhưng khả năng của cô vượt xa một tank chính.

Vũ khí cô lựa chọn là một chiếc bao tay khổng lồ, nó không thể gây ra nhiều sức phá hoại. Đổi lại, nó có một khả năng giúp tăng tỷ lệ phản dame đối với kẻ thù của cô. Thực tế là, trong khi thực hiện công việc chính là trị thương, cô sử dụng thứ vũ khí đó để ra tăng khoảng cách giữa cô và kẻ thù .

Tuy nhiên, cô ấy có hai điểm yếu.

Thứ nhất là cô không có nhiều MP. Tất nhiên, cô có quá đủ để sử dụng những phép trị thương thông thường, nhưng nó không đủ để cô sử dụng vào những yếu tố như buff, buf phép và những thứ khác. Điểm yếu khác là, để đổi lấy sự phục hồi được cải thiện thì sức tấn công của cô rất thấp.

Nếu suy nghĩ những điều này trong tâm trí, cô ấy có thể được coi là hàng phòng ngự cuối cùng. Vai trò của cô là tank dự phong nếu tiền tuyến bắt đầu tan rã, chữa lành vết thương của mọi người và hồi sinh đồng đội đang chết dần.

"Còn điều này, tại sao chúng ta lại phải nói nhỏ như vậy?"

Ulbert và Yamaiko nhìn vào khuôn mặt của nhau, và bối rối trả lời, "Không vì lý do gì cả."

Dường như họ đã giảm âm lượng của mình một cách vô thức vì họ đang cố gắng di chuyển lén lút. Sau cùng thì tất cả các quái vật có thể phát hiện họ bằng các giác quan được lập trình sẵn của chúng - tầm nhìn, nghe, mùi và ma thuật. Vì thế, cần thu mình lại và nói nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, những sự cẩn thận đó chỉ áp dụng với những người chơi cấp độ thấp. Một khi người chơi đạt đến trình độ cao, họ có thể sử dụng nhiều phép thuật và kỹ năng để che giấu cả nhóm và thâm nhập vào trong. Cho đến bây giờ, với những khả năng mà họ đã sử dụng, không cần phải lén lút khi di chuyển xung quanh.

Khi con sâu vừa mới xuất hiện, những người khác chỉ nâng vũ khí của mình bởi vì họ thấy ai đó đã làm việc đó trước và nghĩ rằng "tôi cũng nên làm vậy".

"Có thể điều đó xảy ra vì tầm nhìn ở đây tốt hơn."

"Ah. Vâng đúng vậy. Giống như bạn cảm thấy thế nào, nếu như bạn ra khỏi nhà mà chỉ mặc mỗi đồ lót. "

Mặc dù ý nghĩa trong câu nói của Ulbert khá thâm thúy, Momonga cố gắng để hiểu được nó ít nhiều.

"Mm, nghe có vẻ không ổn, nhưng tôi đoán nó giống như vậy."

"Tôi không hiểu."

Họ giữ yên tĩnh vì những lý do không rõ, nhóm đi theo những người tiên phong vào đầm lầy.

Họ gặp phải rất nhiều Tuvegs trên đường đi, nhưng họ cẩn thận đi vòng qua bán kính phát hiện của con quái vật ếch. Thái độ của họ khác hẳn với lúc trước, bởi vì một số con quái vật có khả năng nhìn xuyên qua tàng hình, và Tuvegs là những con quái vật như vậy.

Tất nhiên, họ đã sử dụng phép thuật để cải thiện tính cơ động, nhưng cuộc hành trình vẫn mất nhiều thời gian, vì họ phải đi vòng quanh Tuvegs. Tuy nhiên, họ cuối cùng đã có thể nhìn thấy một cái gì đó khác biệt ở phía bên kia đầm lầy.

Đây là điểm đến của họ, dungeon. Một phần của nó trông giống như một hòn đảo nhỏ

"À chính nó đấy..."

Sau khi chèn bản đồ do Nishiki Enrai vẽ lên trên cùng của minimap vùng hiện tại, họ rất dễ dàng xác định rằng, họ đã đạt đến mục tiêu của mình.

Nếu họ thư giãn vào thời điểm này, có khả năng những con quái vật canh gác có thể phục kích họ. Những con quái vật sử dụng khả năng trốn dưới lòng đất để phục kích rất phổ biến.

Do bản chất xấu xa của những người lập trình Yggdrasil, rất có thể xuất hiện một con boss Tuveg bất ngờ nhảy ra và khiến mọi người bị cuốn vào một cuộc chiến tổng lực. Đúng hơn, Momonga đã từng nhìn thấy những thứ như vậy trong các video game, kết quả là tất cả party bị giết.

Đó là lý do tại sao công việc của các trinh sát lại quan trọng như vậy.

Thứ nhất, Momonga đã chắc chắn rằng không có gì có thể được kích hoạt bởi sự hiện diện của undead gần đó.

Sau đó, anh truy cập vào các phím tắt trên bảng điều khiển, chọn số 8 trong dãy các số từ 1 đến 10. Số 8 ở đây đại diện cho các phép thuật cấp 8.

Một menu phức tạp bao gồm các trang xếp theo chiều dọc thành từng lớp hình tròn xuất hiện trước anh. Có tất cả 4 vòng mỗi vòng có 12 phép thuật, tổng cộng là 48 phép thuật.

Bằng cách này, anh có thể dùng phím tắt lên tất cả 480 phép thuật.

Thông thường, một magic caster cấp 100 sẽ học được khoảng 300 phép thuật trong quá trình chơi. Ngay cả khi sử dụng các vật phẩm mua bằng tiền mặt cũng chỉ tăng thêm được 100 phép thuật. Tuy nhiên, có một vài người chơi khi nhìn vào những khoảng trống trên bảng phím tắt đã coi đó là thách thức mà nhà phát triển đặt ra.

Khả năng khéo léo điều hướng các menu này - hiểu rõ và ghi nhớ các hiệu ứng và ứng dụng phù hợp của mỗi phép thuật - là một trong những yếu tố lớn nhất quyết định khả năng của một magic caster.

Giống như các chiến binh bị giới hạn bởi phản xạ thực tế của họ, các class sử dụng phép thuật phụ thuộc rất nhiều vào trí nhớ của họ.

Trước mặt Momonga tràn ngập các menu.

Mặc dù anh không thể lựa chọn các phép thuật của mình một cách thoải mái trong chiến đấu, nhưng anh vẫn dành thời gian của mình cho việc này. Anh lướt qua các trang phím tắt của phép thuật, thầm nhớ lại thứ tự sắp xếp và buộc mình phải ghi nhớ chúng.

Anh ta chạm vào chiếc nhẫn thứ tư tính từ bên ngoài đổ vào.

12 vòng tròn phép thuật liền hiện ra, những vòng tròn phép thuật này to hơn những vòng tròn trước đó, anh nhấn vào một trong số chúng.

"[tầm nhìn xa]."(Remote Viewing)

Anh không chọn thêm bất kỳ phép thuật nào nữa vì anh nghĩ không cần phải tăng khả năng của phép thuật vừa dùng.

Khi phép thuật thực hiện xong, một con mắt bí ẩn - một cảm biến ma thuật - xuất hiện. Trước đó một vài thành viên đã sử dụng những phép thuật và kỹ năng tương tự, vì vậy Momonga không nhất thiết phải sử dụng nữa. Tuy nhiên, Momonga là máy dò undead tốt nhất trong guild, vì vậy để đề phòng, anh đã khéo léo thao tác cảm biến ma thuật của mình và hướng nó về phía một hòn đảo nhỏ.

Tay phải giữ thanh điều khiển để điều khiển hướng di chuyển của con mắt, trong khi tay trái điều khiển khu vực cần cảm biến cho con mắt . Điều đáng sợ là thị giác của con người có nhiều điểm mù, nhưng bây giờ ít nhất điều đó đã được cải thiện, bởi xung quanh anh còn có những đồng đội đáng tin cậy.

Bức tường bao phủ bởi rêu phong ngăn cách hòn đảo nhỏ và đầm lầy đã mục nát và nhiều chỗ còn bị phá vỡ, nó được tạo ra để làm hàng rào, nhưng giờ nó không thể phục vụ mục đích đó được nữa. Qua những khoảng trống người ta có thể nhìn thấy bên trong.

Đó là những thứ còn sót lại - những thứ đã từng là một phần của ngôi mộ.

Mọi thứ như đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả những tấm bia cũng bị vỡ nát. Có vẻ như có một cái Lăng mộ ngầm vĩ đại ở giữa, nhưng nó cũng sắp bắt đầu sụp đổ. Ở đó còn có một ngôi đền, nhưng nó cũng không khác gì là một đống đổ nát. Ngay cả những con quái vật cũng không thể ẩn náu ở đó. Trong nháy mắt, có thể nhận ra không có gì đáng nghi ngờ ở đây cả.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh này, Momonga thậm chí còn căng thẳng hơn trước.

Trong các trò chơi, gần như chắc chắn sẽ có người sinh sống trong các ngôi mộ. Yggdrasil không phải là ngoại lệ, đó là lý do tại sao Momonga sử dụng phép thuật này.

Nếu có bất kỳ undead nào trong đó, anh chắc chắn sẽ nhận thấy chúng.

Với quyết tâm của mình, anh xoay thanh điều khiển, đưa con mắt ma thuật vào một quỹ đạo có thể bao quát cả hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, con mắt không thu được tín hiệu nào về undead.

"Không có dấu hiệu của quái vật. Cũng không có dấu hiệu của những sinh vật vô hình. "

"Ở đây cũng tương tự như vậy. Không có dấu hiệu của bất cứ vật thể nào di chuyển trên hoặc dưới mặt đất. "

"Các cảm ứng của tôi không thu được gì cả."

"Bạn có nghĩ rằng một con boss sẽ nhảy bộp một cái ra không?"

"Hoặc là một cái bẫy? Sẽ rất khó giải quyết nếu có nhiều loại bẫy triệu hồi cùng kích hoạt một lúc. "

"Dù là trường hợp nào, tôi đã sử dụng con át chủ bài mà một ngày chỉ có thể sử dụng 4 lần của mình. Ít nhất, hiện giờ tôi có thể nói rằng không có bất cứ cái bẫy ma thuật nào ở đây. "

Các thành viên guild khác kiểm tra hòn đảo theo cách riêng của họ, và các báo cáo từ từ được xem xét. Họ dừng lại một lúc để nhìn vào nhau, và sau đó bắt đầu hướng đến hòn đảo nhỏ. Đội bảo vệ phía sau vẫn giữ cảnh giác, và giữ khoảng cách với đội xâm nhập để đề phòng trường hợp có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra.

"... Vậy đây là loại dungeon, nơi cuộc chiến thực sự chỉ bắt đầu sau khi chúng ta bước vào tòa nhà cũ đổ nát đó sao?"

"Không, có lẽ sẽ bắt đầu khi chúng ta đi qua Lăng mộ ngầm vĩ đại và bước vào lòng đất, phải chứ? Rốt cuộc, chúng ta vẫn còn khá gần đầm lầy. "

"Chuẩn, nó là khá meta .... Trong mọi trường hợp, đừng hướng cảm biến của mình ra khỏi tòa nhà, chúng ta không muốn đụng phải bất cứ flag nào. Sau khi chúng tôi đặt chân lên hòn đảo, sẽ xem xét đến các vấn đề khác. Vậy thì, Momonga-san, vinh dự đặt chân lên hòn đảo đầu tiên này dành cho bạn. "

"Vậy thì ..."

Ngay sau đó, từ đầm lầy anh đặt bước chân đầu tiên lên mặt đất của hòn đảo, một văn bản xuất hiện trong tầm nhìn của anh, giống như khi bước vào đầm lầy. Tuy nhiên, lần này, bên cạnh những chữ cái Lăng mộ ngầm vĩ đại ngầm vĩ đại Nazarick là một biểu tượng cho biết dungeon này chưa từng được khám phá.

"Nazarick, huh ... Tôi tự hỏi cái tên này có ý nghĩa gì và nó đến từ đâu?"

"Chịu, tôi chưa bao giờ nghe nói điều gì liên quan đến cái tên này trước đây."

Câu trả lời nhanh chóng đến từ Tabula Smaragdina, một người thuộc đội bảo vệ phía sau. Họ đã dần dần bắt kịp với party phía trước, và thiết lập một loạt các hình thức phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù nếu có.

"Nó cũng không phải là tiếng Latinh hay tiếng Hy Lạp. Ah, không phải tất cả các tên trong Yggdrasil đều có từ thần thoại. Đây có lẽ là một trong những trường hợp ngoại lệ. Ngoài ra, không có thông tin đặc biệt về địa điểm này. "

Ngay lúc đó, Nuubou tiến lên phía trước và thi triển một phép thuật. Có lẽ anh ta sử dụng nó quét qua khu vực để tìm xem có vấn đề gì không.

Vài giây sau, anh ta thông báo cho nhóm các phát hiện của mình.

"Không có gì, Momonga-san. Tôi đã bí mật gửi con mắt ma thuật của mình vào Lăng mộ ngầm vĩ đại trung tâm, nhưng không có tín hiệu nào của đối phương. "

"Nói cách khác, đây là một khu vực an toàn ,?"

"Chờ đã, những người thiết kế đáng khinh đã xây dựng nơi này, có thể ở đây có một số cái bẫy được cài đặt để kích hoạt sau khi chúng ta vào một lúc ..."

Nhiều người tỏ ra tán thành với những lời nhận xét gay gắt đó. Hầu hết người chơi đều nghĩ rằng những người thiết kế Yggdrasil rất tồi tệ.

"Party dẫn đầu, mọi thứ đều tốt chứ? Nếu là như vậy, thì tôi tin dungeon nằm ở bên dưới tòa nhà đó. Vậy thì chúng ta không cần phải thay đổi đội hình để khám phá dungeon nhỉ? "

"Sau đây tôi sẽ làm một nơi trú ẩn cho chúng ta."

Druid Blue Planet nâng xẻng của mình để đáp lại lời đề nghị từ nhà chiến lược Punitto Moe.

Sau đó, anh thực hiện một phép phép thuật cấp 10 bậc divine, [Nature's Shelter], và mọi người bước vào một boong-ke được là từ đất.

Hai cánh cửa lớn được mở ra một cách dễ dàng.

Mái nhà của căn phòng rộng lớn mà họ bước vào chẳng khác gì bầu trời bên ngoài, các vì sao tràn ngập khắp nơi. (TL: nhà méo có nóc =]])

"Tôi đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian. Dường như bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trong này từ phía trên, và nó khiến tôi thấy bất an. "

"Đúng vậy, mặc dù có người nói, bạn sẽ biết ngay nếu có kẻ thù hay cái gì đó bay ở phía trên, nhưng tôi vẫn không thể cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, tôi đã nghe kể về việc cái boong-ke này vẫn có thể đứng vững sau khi nhận một cú đánh từ phép thuật siêu cấp "

"Ah, đó không phải là sự thật. Tôi đã xem một video, trước đây nó đã bị một [Sword of Damocles] phá hủy. "

"Đó là một vũ khí orbital, đúng chứ? Nhưng đó không phải là một vũ khí nằm ngoài các quy luật nhỉ? Rốt cuộc, đó là phép thuật siêu cấp được thiết kế để nhắm vào các mục tiêu là công trình. Sẽ là không công bằng khi sử dụng nó như là một thứ để so sánh với độ bền của nơi này, phải không? Bạn cũng không nên so sánh nó với các phép siêu cấp khác? "

"Được rồi. Mọi người, hãy hướng sự chú ý của mình vào ~ "

Cuộc trò chuyện nhàn rỗi chết dần theo tiếng Punitto Moe.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân công các party cho cuộc thám hiểm dungeon ..."

Để đáp lại điều này, Tabula Smaragdina giơ tay lên phản đối.

"Chờ đã! Bạn không nghĩ rằng có một chút sớm để làm điều đó à? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giữ nguyên các party hiện tại và di chuyển càng sâu càng tốt vào Lăng mộ ngầm vĩ đại rồi hãy thay đổi. Nếu chia ra bây giờ, chúng ta sẽ cần phải loại bỏ những phép thuật đã niệm lên cả nhóm. Thêm vào đó, chúng ta có thể vượt qua một phần dungeon khi trong trạng thái này, chỉ có một chút rắc rối khi gặp các boss ở giữa dungeon, đúng chứ? ".

"Chắc chắn điều đó là có thể, nhưng chúng ta không nên cẩn thận hơn sao? Bên cạnh đó, đây có thể sẽ là một cơ hội tốt đẹp cho những kẻ thiết kế game đáng khinh đó tạo ra một con boss raid chiến đấu với chúng ta. "

Các thành viên khác của guild bắt đầu thảo luận vấn đề này với nhau, như thể Punitto Moe và Tabula Smaragdina đã cho họ một cái cớ để bắt đầu nói chuyện. Tuy nhiên, Momonga, người đã sớm dừng lại để suy nghĩ , cảm thấy rằng mình có thể kết hợp ý tưởng của họ, mặc dù các chi tiết trong lời nói của họ có sự khác biệt.

Và rồi Punitto Moe, người biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc ở một nơi nào đó, quay sang nhìn thẳng vào Momonga.

"Bạn nghĩ sao, Momonga-san? Liệu chúng ta có nên thay đổi đội hình của các party trước khi bước vào dungeon, hay giữ nguyên và đi vào từng bước từng bước một? "

Đây là địa ngục của những suy luận quẩn quanh. Không bên nào là hoàn toàn chính xác, và đều có ưu và khuyết điểm dù hành động theo hướng nào. Trong tất cả mọi khả năng, mọi người sẽ đồng ý với bất cứ lựa chọn nào mà anh đồng tình.

Tuy nhiên, anh cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc mình phải chọn đúng hướng hành động. Suy nghĩ về việc lựa chọn của mình có thể sai khiến dạ dày bắt đầu đau và gánh nặng trên vai anh thậm chí đang dần trở lên nặng hơn.

Đây là gánh nặng mà một guildmaster phải gánh chịu, và cá nhân, Momonga muốn họ giảm cho mình những thứ phải quyết định. Tuy nhiên, điều đó sẽ là không thể.

Momonga xoay tròn các vấn đề trong đầu.

Vào những thời điểm thế này, Touch Me, người lãnh đạo clan cũ thường háo hức dẫn dắt mọi người tiến về phía trước. Vậy, liệu lãnh đạo guild Momonga có nên bắt chước anh ta?

Tự nhiên, ngực Momonga nhói đau.

Lần cuối cùng xảy ra chuyện này, đã có một cuộc cãi vả, kết quả là một người đã rời đi.

Mặc dù Momonga rất tôn trọng cách lãnh đạo của Touch Me, nhưng những ký ức đó như khiến anh ấy bị mắc kẹt. Không, với tất cả những gì anh ta biết, sự cố đó cũng để lại một thứ gì đó nặng nề với Touch Me. Đó có thể là lý do vì sao anh ấy từ bỏ vị trí lãnh đạo của mình và đưa ra một người kế vị với tính cách khác với chính mình.

Nếu là trường hợp đó, thì Momonga không nên làm như Touch Me đã làm.

"-Vậy thì, chúng ta sẽ quyết định theo đa số. Tất cả mọi người, những người ủng hộ việc phân chia thành các party nhỏ xin vui lòng đến bên phải của tôi, còn những người ủng hộ việc tiến vào mà không có bất kỳ thay đổi nào vui lòng tiến về bên trái của tôi. "

Sau một số cuộc thảo luận trong yên tĩnh, mọi người di chuyển về phía họ mong muốn.

Momonga đếm số người của mỗi bên, và đi đến một kết luận.

"Có vẻ như bên muốn di chuyển vào cùng nhau đông hơn. Đi thôi nào. Ngoài ra, tất cả mọi người, tôi muốn sử dụng phiếu bầu như là một thủ tục tiêu chuẩn để giải quyết các vấn đề toàn guild như thế này. Nếu kết quả hòa, tôi đề xuất chúng ta sẽ chơi đá-kéo-giấy ... mặc dù trò chơi đó có thể gây khó khăn cho một số người trong chúng ta ở đây, do đó, có thể chúng ta sẽ sử dụng một số hình thức khác tốt hơn để phá vỡ thế cân bằng. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi muốn giải quyết các tranh chấp theo cách này. Có ai có phản đối hay ý tưởng tốt hơn không? ".

Không ai lên tiếng.

Có phải vì họ không có phản đối hay là vì họ cảm thấy không thoải mái khi nói lên suy nghĩ của mình?.

Những điều như thế cũng xảy ra tại nơi làm việc. Khi được hỏi "bạn nghĩ gì?", Có rất ít người sẽ lên tiếng. Đôi khi lý do của sự im lặng không phải là vì họ không có gì để nói, mà vì họ sợ rằng những ý kiến của họ sẽ dẫn đến việc, họ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ những ý kiến đó, hoặc vì họ sợ Ý tưởng của họ bị từ chối, và thứ gì đó tương tự như vậy.

Momonga sẽ cần phải nói chuyện cá nhân với từng người sau khi cuộc họp này kết thúc, và ghi nhớ điều đó trong tâm trí của mình.

"Vậy, mọi người, chúng ta hãy bắt đầu di chuyển."

Sau khi tất cả mọi người biểu lộ sự đồng tình, tất cả đi ra ngoài.

Mặc dù bên thua có thể không hài lòng, nhưng không ai có thể ném một cơn giận dữ trẻ con khi đối mặt với một quyết định lớn. Người ta có thể nói rằng đó là điều có thể được mong đợi từ một người trưởng thành ... không, có thể là không đúng.

Có rất nhiều loại người lớn. Momonga biết có những người trưởng thành chưa bao giờ thực sự trưởng thành, giống như trẻ con. Thực tế là không thể tìm thấy được một người như vậy ở đây là do sự đánh giá tốt của Touch Me trong việc chọn bạn bè.

Tại thời điểm này, Momonga đã nhận thức một cách nghiêm túc hơn về trọng lực đè lên vị trí của một guildmaster.

Và rồi, Momonga nghe thấy một cuộc trò chuyện làm lung lay sự lo lắng của anh.

"Ôi con người! Tôi nghĩ bạn cũng là một trong số đó, Flatfoot-san! "

"Không, tôi thích ngực phẳng, nhưng người tôi thích không nhất thiết phải là loli."

"Bạn là người nói về chuyện đặt tên cho vũ khí của mình là Tsururinpettan ... Hay bạn đang đề cập đến cái gì khác? Có thể là bạn thích ngực đàn ông, Flatfoot-san? "

(TL Lưu ý: Smooth và Shiny Flatchest)

"Ngực của người đàn ông?"

"Liệu tôi sai sao? Bạn không thích chúng bằng phẳng? Nếu là trường hợp đó, ngực của người đàn ông sẽ là ... bạn là một người đồng tính à? "

Peroroncino!

Momonga trấn áp sự thôi thúc la hét của mình thoát ra ngoài. Những suy nghĩ trong nội tâm của anh trước đó đã không thể tìm thấy. Tuy nhiên, Momonga đã hiểu thêm được tính cách của những người bạn xung quanh mình ... hay đúng hơn, là những điều mà họ tôn sùng. Với Peroroncino ở xung quanh, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu những vấn đề thế này được đưa ra.

Liệu mình có nên tới gần chỗ họ, và chìa bàn tay giúp đỡ đến một Flatfoot đang chết lặng?

Khi Momonga đang lúng túng khi quyết định điều này, anh nghe một giọng khác.

"...Trong một bữa tiệc uống mọi người có thể lấy nó làm trò vui, nhưng em có thực sự nghĩ rằng em có thể hét lên điều này ở đây chỉ vì đó là bạn bè của em?"

Đó là Bukubukuchagama. Một lời tiên báo khiến Momonga rùng mình khi anh nhận ra rằng giọng nói của cô hơi thấp. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, em trai Peroroncino của cô đã không nhận ra điều này.

Sự thật là, Flatfoot đã lùi ra xa khỏi Peroroncino.

"Hầy, bởi vì ngực bạn phẳng, Aneki, những người đàn ông không ..."

"-Oi."

Giọng lạnh lùng đó mang theo một thứ gì đó giống như báo hiệu cái chết, giống như lưỡi hái của tử thần.

"Oi, em trai. Em có muốn chị nói với mọi người về những gì em đã làm khi em mười hai tuổi không? "

"... Em, em rất xin lỗi vì những gì mình đã nói."

"... Này, chị có cho phép em im lặng chưa? Nghe chị nói có giống như đang đùa không? Hah? Em nên- "

Nhận thấy một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, Momonga vội vã xen vào giữa hai người, buộc họ phải tách nhau ra.

"Chagama-san, Chagama-san. Bình tĩnh lại chút nào, làm ơn. "

"Ah-Momonga-san."

Giọng của Bukubukuchagama dường như đã trở lại bình thường, nhưng những ngọn lửa từ cơn thịnh nộ của cô vẫn chưa hoàn toàn tắt. Đây có thể là thời gian duy nhất họ được nghỉ ngơi, vì vậy Momonga nhanh chóng tiếp tục:

"À, ah. Chúng ta sẽ sớm vào trong dungeon. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn buông bỏ cơn giận của mình, đúng chứ? "

Sau khi nhìn thấy Momonga cầu xin với hai bàn tay ép lại với nhau, Bukubukuchagama - chắc chắn - thả lỏng vai cô.

"Đúng vậy, đúng vậy. Không phải là tôi không hiểu bạn cảm thấy thế nào, Bukubukuchagama-san, nhưng có lẽ cứ thư giãn như này là tốt nhất. Cảm ơn bạn."

Với câu nói đó, Flatfoot đến bên Momonga và khoanh hai tay vào. Bây giờ sau khi hai người lên tiếng, Bukubukuchagama đang có một khoảng thời gian khó khăn để hạ nhiệt cơn điên tiết của mình. Vì vậy, cô thở dài một cách mạnh mẽ.

"Không cần hai bạn phải xin lỗi vì hai người không làm gì sai cả. Ahhh, tôi mới là người nên xin lỗi. Tôi không thể tin rằng tôi lại biểu lộ sự ngốc nghếch của mình ra bên ngoài. Xin lỗi vì điều đó."

Nói xong những điều đó, cô quay mặt - có lẽ - hướng tới Peroroncino.

"Oi, đứa em ngu ngốc của chị. Hãy nhớ điều này - hãy chú ý cách cư xử của em, ngay cả khi em chỉ muốn vui vẻ với mọi người. Đặc biệt là khi em phun ra những câu chuyện cười xấu xa của mình. Đừng làm chị cảm thấy xấu hổ chỉ vì em cảm thấy bị kích động khi có bạn bè xung quanh. Hiểu rồi chứ?".

"...Vâng."

"Em không định cảm ơn Momonga-san và Flatfoot-san sao?"

"Mm. Cảm ơn các bạn. Xin lỗi về điều đó, tôi nghĩ rằng tôi đã có một chút mất tự chủ. "

Những lời nói của Peroroncino không còn chút năng lượng nào trong đó. Cách nói chuyện ngoan ngoãn và lễ phép của anh ấy nghe giống như chú cún vừa trải qua một cú sốc.

Sau khi nghe lời xin lỗi của em trai, Bukubukuchagama rời khỏi boong-ke.

Trong số ba người dõi theo cô ấy rời khỏi, Flatfoot là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"... Haaahh, chị đại của em thật đáng sợ. Super đáng sợ. Cô ấy còn đáng sợ hơn cả trưởng phòng của tôi. Cô ấy thực sự biết lúc nào cần thay đổi giọng nói của mình. "

"Cô ấy không phải là một người xấu. Và tôi không biết đó có phải vì cô ấy là một Seiyu không, nhưng giọng nói của cô ấy rất có sức nặng. Tác động của nó thậm chí còn lớn hơn ở Yggdrasil, vì trong trò chơi khuôn mặt của chúng ta không thể thay đổi ... "

"Cậu thật là cứng rắn, Momonga-san̉."

Flatfoot đặt tay lên vị trí chứa trái tim. Anh ta không thể cảm nhận được nhịp tim, nhưng dường như anh ấy cảm thấy có thứ gì ở đó.

Momonga hiểu rõ ý nghĩa hành động vừa rồi của anh ta.

Các trò chơi như Yggdrasil - DMMORPGs - đều được xây dựng sao cho gần với thực tế nhất. Tuy nhiên tất cả mọi game không thể nào giống y như thế giới thực được.

Tất nhiên, các phép tính không thể thay thế được thế giới thật, hoặc bởi vì không tồn tại vị giác và có thể xem được những chỉ sổ trạng thái của cơ thể một cách đơn giản đã nhắc nhở người chơi rằng đây chỉ là thế giới ảo.

"Tôi không phải là người cứng rắn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một ông chủ đáng sợ. "

Hai người họ cười thầm.

Momonga mỉm cười - mặc dù khuôn mặt của anh ấy không cử động - và sau đó thúc giục hai người kia tiến lên phía trước.

"Được rồi, thôi đi thôi! Chúng ta là những người duy nhất bị tụt lại phía sau đấy. "

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Overlord Prologue (2St Half)-Chương 4

Với một mắt cảnh giác với môi trường xung quanh, các người chơi leo lên một cầu thang ở chính giữa để đi xuống tòa nhà. Nội thất bên trong ấn tượng đến bất ngờ, với năm bức tượng to lớn đứng sừng sững. Có một vài tấm bia đá được đặt dưới chân những bức tượng. Tuy nhiên, nhóm đang ở một khoảng cách khá xa nơi đó và họ không thể đọc được trên những tấm bia đó viết gì . Tất nhiên, có những loại phép thuật cho phép họ giải mã các văn bản không đọc được, nhưng không ai có tâm trạng để làm việc đó.

Momonga có một cảm giác xấu về những gì ở đây.

Anh đã từng nhìn thấy nhiều loại dungeon được thiết kế như này nhiều lần trong quá khứ.

Sự nhiệt tình mà anh thấy ở họ trước đây giờ đã không thể tìm thấy ở đâu nữa.

"Ah, Momonga-san, có vẻ như đây là dạng dungeon yêu cầu tất cả chúng ta phải tấn công đồng thời cùng một lúc. Và nó có vẻ là loại khó nhất, là loại đòi hỏi phải có năm party cùng tiến hành. Còn điều này nữa, có lẽ chúng ta nên vui vì nó không phải là một trong những dungeon cần đến 36 người chơi (một quân đoàn) và cho phép hai guild hợp tác tấn công. Tất cả những thứ này thật là điên rồ. "

Momonga lặng lẽ lầm bầm với những lời nói của Tabula Smaragdina, chúng đã chứng minh cho cảm giác bất an lúc nãy của anh là thật. Cũng có những tiếng lẩm bẩm phát ra từ xung quanh anh ấy.

Nhiều người ghét những dungeon yêu cầu tất cả người chơi tấn công cùng lúc, chúng được biết đến với cái tên "dungeon tự sát". Những dungeon như thế này yêu cầu một vài party đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ dọc theo các tuyến đường khác nhau để chiến thắng.

Dĩ nhiên, mọi người nên làm việc cùng nhau để đạt được một mục tiêu chung. Tuy nhiên, thật phiền phúc nếu phải tách nhau ra.

Đây là một dungeon bí ẩn mà chưa ai từng khám phá trước đây.

Thực tế là việc họ không biết gì về dungeon này đã làm tăng sự tức giận của họ với những kẻ thiết kế xấu xa và dungeon này đã lôi kéo sự phấn khích của họ vào ý tưởng tìm ra các tinh thể dữ liệu hiếm. Nếu họ không thể đi cùng với nhau để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, thì yếu tố vui vẻ sẽ giảm đi một nửa - không, nó sẽ tệ hơn thế.

Mặc dù Momonga không phải là người mê tín, nhưng anh không thể không cảm thấy khó chịu vì hoạt động đầu tiên của guild diễn ra như thế này.

Tuy nhiên, anh ta không thể phàn nàn về việc đó. Rốt cuộc, ý tưởng khám phá sâu vào dungeon này là của anh, và tất cả mọi người tụ tập ở đây vì họ ủng hộ anh. Thậm chí sự bướng bỉnh này chắc chắn không phải là điều một guildmaster nên có.

Ngay sau đó, Punitto Moe bắt đầu đề xuất các nhiệm vụ cho từng party, như thể bỏ qua một Momonga đang chịu đựng cú shock trong nội tâm.

"Kế hoạch mà chúng ta sẽ tiến hành tiếp theo là gì, Tabula-san? Đây là một sai lệch bất ngờ so với kế hoạch ban đầu, và bây giờ chúng ta sẽ cần phải có năm party. "

"Thật sự. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để phân bổ tất cả mọi người. Chúng ta có lẽ nên thảo luận điều này với nhau. Từ những thứ chúng ta đang có, những người thuộc class chế tạo cũng sẽ phải tham gia, bởi vì thế nên sẽ khó có thể phòng thủ nếu bị đánh úp từ phía sau. "

Những thành phần cơ bản của một party 6 người trong Yggdrasil giống như một chiếc xe tăng, hai kẻ tấn công, một người chữa trị, một người do thám và một người tiên phong, một người có khả năng thích ứng với các tình huống thay đổi bất ngờ.

Họ đã phải phân bổ nhân lực của họ thành 5 nhóm, đây là một nhiệm vụ khá khó khăn.

Bất cứ ai phân công nhiệm vụ lần này đều cần phải hiểu biết sâu rộng khả năng và sở thích của từng người. Một nhóm được hình thành một cách cẩu thả sẽ không thể thành công. Vì vậy, việc phân công người vào từng party là một thử thách lớn với nỗ lực chinh phục lần này.

Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để phá đảo dungeon này.

Những dungeon như thế này được thiết kế để mọi người có thể gặp nhau tại phòng của con boss, và sau đó họ sẽ chiến đấu với con boss của dungeon cùng nhau.

Nếu cách sắp xếp đó cũng áp dụng với dungeon này, thì phải có sự cân bằng giữa các party.

Ví dụ, nếu phân công những thành viên mạnh nhất vào hai party thì họ vẫn phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để có thế chinh phục toàn bộ dungeon. Trong trường hợp đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu có bốn đội đến được chỗ con boss và đánh bại nó. Sau cùng thì, nhiều người đến được chỗ con boss đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sức mạnh hơn. Nếu không có sự khác biệt lớn trong khả năng của từng cá nhân, 24 người sẽ luôn luôn tốt hơn 12 người.

Ngay cả khi Warrior Takemikazuchi - một trong những thành viên mạnh nhất của Ainz Ooal Gown - khi bị tấn công bởi hai người chơi cùng cấp độ, khả năng anh ấy bị đánh bại rất cao. Thực tế là mỗi lần anh ấy tấn công một chiêu, anh ấy sẽ phải nhận lại hai chiêu. Tất nhiên, có một số người chơi siêu giỏi có thể dành chiến thắng kể cả khi đôi mặt với nhiều hơn hai kẻ thù, nhưng những người như vậy rất hiếm và khó để bắt gặp.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là không để mất bất cứ ai và tất cả cùng tiếp cận được nơi sâu nhất của dungeon.

Punitto Moe đứng trước mặt mọi người và thảo luận về vấn đề phân công nhân sự.

Momonga vẫn im lặng. Punitto Moe là người lên kế hoạch tốt nhất trong nhóm, vì vậy sẽ tốt hơn nếu để anh ấy giải quyết mọi chuyện. Rất có thể, tất cả mọi người ở đây cũng nghĩ như vậy. Mọi thứ sẽ tốt nếu người ra lệnh là anh ấy.

Trong nhiều trò chơi, người ta không thể phân công lại một party bên ngoài khu vực an toàn, hoặc trong một số địa điểm nhất định. Tuy nhiên, ở YGGDRASIL, người ta có thể tự do thay đổi một party bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Điều này làm cho các party trở lên rất linh hoạt, và với một team tốt, người ta có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.

Tuy nhiên, những phép thuật và kỹ năng tác dụng nên toàn party sẽ hết hiệu lực khi party bị giải tán. Người ta phải cân nhắc đến điều đó khi tạo nhóm. Mẹo đó sẽ không hoạt động nếu sử dụng trong một tình huống nguy hiểm.

Anh nhìn quanh những người bạn của mình. Một số người trong số họ đã thay đổi thiết bị của mình. Một số người khác thì tạm thời dừng kết nối để dành chút thời gian nghỉ ngơi trong phòng tắm, và một số người nữa thì đang nói chuyện hào hứng với Punitto Moe.

Mặc dù tất cả họ dường như đang làm việc riêng của họ, Momonga có thể cảm thấy có thứ gì đó phức tạp tràn ngập trong khung cảnh này.

Từ từ, những kẻ tấn công ma thuật, những kẻ tấn công vật lý, những kẻ chịu sát thương, những kẻ chữa trị, những kẻ do thám và những người không thuộc chức nghiệp cụ thể nào được phân công vào các party.

Momonga xếp vào loại "Những người không thuộc chức nghiệp cụ thể nào".

"Những người không thuộc chức nghiệp cụ thể nào" được coi là những người chơi thừa thãi. Không có đông người chọn cách xây dựng nhân vật của mình như thế, nhưng guild này - Ainz Ooal Gown - lại có sự khác biệt. Đối với guild này, "Những người không thuộc chức nghiệp cụ thể nào" là những kẻ thách thức các class cơ bản, những kẻ thay đổi để thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Momonga sử dụng những thứ thu nhặt được từ PK - xác của người chơi khác - để học nhiều phép thuật khác nhau. Do đó, anh thường được xếp vào loại vi trí này trong các cuộc tấn công dungeon..

Tất nhiên, anh ta không được xếp vào vị trí này vì anh có thể sử dụng nhiều phép thuật khác nhau, mà vì anh có thể sử dụng những phép thuật phù hợp cho những tình huống thích hợp.

Bởi vì phải chuẩn bị để đối phó với một nhiệm vụ khó khăn, Momonga đã được ưu tiên sử dụng các xác chết từ PK, dấu hiệu đó thể hiện những người đồng đội tin tưởng vào khả năng của anh .

Đổi lại, Momonga đã trao tất cả mọi thứ mình có cho đồng đội, và tất cả họ đều cảm thấy rằng anh không thể làm sai điều gì.

Cuối cùng, Punitto Moe công bố các thành viên trong mỗi party.

Nhóm của Momonga bao gồm:

Người tấn công phép thuật: Ulbert Alain Odle

Người tấn công vật lý: Warrior Takemikazuchi

Chống chịu: Bukubukuchagama

Người trị thương: Yamaiko

Người dò đường: Nishiki Enrai

Và Momonga là người đại diện .

Momonga ngạc nhiên khi nghe thấy đội hình này.

Có những người trong guild có thể dọn dẹp một dungeon một cách dễ dàng, và hơn một nửa trong số họ đã có mặt trong party của anh ấy.

Đầu tiên là Ulbert Alain Odle, người đã đạt đến cấp độ cao nhất trong class của anh ấy, class tự hào vì có những chiêu nổ mạnh mẽ. Chiêu nổ của anh ấy là vô địch.

Tiếp theo là Warrior Takemikazuchi, người đạt đến cấp độ cao nhất trong những class chiến đấu đơn mục tiêu như Kensei và vân vân. Giống như Nishiki Enrai, khả năng phòng thủ của anh ta thấp, nhưng bù lại anh ta có khả năng gây sát thương vật lý cao nhất trong toàn bộ guild.

Kẻ chống chịu Bukubukuchagama là một nhân vật đặc biệt khi tối đa hóa khả năng phòng thủ của cô. Cô được biết đến với danh hiệu "Unsinkable".

Người trị thương Yamaiko là một Nephilim, kẻ dựa vào tiềm năng của chủng tộc kết hợp với việc phân bố tất cả điểm có được vào hai trong năm tiềm năng để tối đa hóa tinh thần và sự bền bỉ. Ngoài ra, cô chỉ trang bị những set đồ ít sức tấn công để tập trung vào phòng thủ. Kết hợp với năng lực tái tạo, khả năng sống sót của cô còn tốt hơn nhiều một class chống chịu nửa mùa.

Nishiki Enrai là người dò đường của họ, nhưng do tập trung hoàn toàn vào sức mạnh tấn công, anh cũng đã trở thành một kẻ tấn công mạnh mẽ đúng như hình tượng anh theo đuổi . Ngoài ra, khi anh ta sử dụng khả năng tàng hình của mình, anh ta có thể tung ra một đòn có sức mạnh vượt xa cả chiến binh Takemikazuchi.

Đây là một nhóm gồm các thành viên đã được tối ưu hóa đầy đủ cho vai trò của họ.

Thực tế là, nếu các thành viên này được phân phối lại cho các party khác, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu tỷ lệ sống sót của các party đó tăng lên.

"Eh? Điều này thực sự ổn chứ? "

Khi nghe tiếng nói của Momonga, Punitto Moe quay lại.

"Oh, Momonga-san, có chuyện gì không?"

"Mm. Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ rằng party của tôi có một chút không cân bằng. Họ đều là những người chơi giỏi và có vẻ như sẽ tốt hơn nếu phân phối họ cho các party có NPC tham gia để có thể nâng cao khả năng của những party đó. "

Momonga nhìn quanh.

Một số người không có ở đây do phải quay trở lại thị trấn để thuê một số NPC lính đánh thuê. Bằng cách dịch chuyển đến các đồng minh, họ có thể tránh phải vượt qua đầm lầy lần nữa và có thể trực tiếp trở lại đây.

"Tôi nghĩ rằng đưa Bukubukuchagama-san và chiến binh Takemikazuchi-san vào các party có những NPC sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta không biết gì về dungeon này. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có hai party mạnh, hơn là phân phối đồng đều.

Và các thành viên của đội mạnh còn lại là ...?

Momonga nhìn sang người đàn ông mạnh nhất của guild, Touch Me, và anh đã có câu trả lời. Touch Me phải dẫn dắt đội đó.

Anh ta nhìn những người ở cùng Touch Me, và đó là sự thật. Tất cả các thành viên mạnh mẽ nhất của Ainz Ooal Gown đã tập hợp lại với nhau thành hai nhóm.

Punitto Moe hiểu Momonga đang nhìn gì, và gật đầu.

"Đúng vậy, chính là họ. Momonga-san, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, hãy xuống gặp con boss với họ. Mặc dù tôi hiểu rằng đánh bại một con boss cần 30 người chơi chiến đấu chỉ với 12 người là vô cùng khó khăn, tôi cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người chuẩn bị cho tình huống đó. "

"Nếu là trường hợp đó, tôi nghĩ sẽ không phải tốt hơn nếu thay thế tôi bởi người khác sao?"

Momonga với tư cách là người đại diện của party, anh tin vào những kỹ năng của mình, nhưng anh nghi ngờ về việc anh có thể được coi là một người chơi thuộc chiếu trên.

Punitto Moe cười và trả lời, "Tất nhiên là không," trước khi giải thích.

"Momonga-san, xâm chiếm Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, dungeon trinh nguyên này, là kết quả từ sự hoang dã của bạn, phải không? Vì vậy, chỉ công bằng nếu bạn là người có thể kết thúc nó trong sự tráng lệ, oh guildmaster. Hãy kể chúng tôi biết bạn đã thực hiện điều đó như thế nào. "

Những làn sóng nóng phát ra từ bụng Momonga.

Punitto Moe đã đúng. Momonga là người ích kỷ đã đưa tất cả những người này đến đây, vì vậy anh ta không thể là người làm họ nản lòng. Làm thế nào mà anh ta không cố gắng hoàn thành phần việc của mình trong cuộc chiến chinh phục dungeon này với mọi người?

"Hiểu rồi!"

"Đúng là tinh thần đó! Thêm vào đó, bạn là một người đại diện rất tốt, phải không, Momonga-san? Thành thật mà nói, tôi nghĩ bạn là người dễ thích nghi nhất ở đây, đó là lý do tại sao tôi đưa bạn vào nhóm với họ. Một party của các người chơi kỳ cựu có thể tan rã nhanh chóng nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, vì vậy tôi phải nhờ đến bạn và tính linh hoạt của bạn, Momonga-san. Hãy để tôi trung thực với bạn ở đây - party của bạn là party tốt nhất bởi vì có bạn ở trong đó. "

"Không, không, những người khác mới giống như thế, tôi không nằm trong số đó."

"Bạn lại trở nên yếu đuối lần nữa. Tin vào chính mình một chút đi. Thực tế là, Nishiki Enrai người dò đường là một kẻ tấn công, vì vậy có bạn ở đó cũng là để giúp đỡ việc trinh sát. Vì vậy ... hãy mang họ an toàn đến chỗ con boss, Momonga-san. "

Bây giờ, Punitto Moe đang tâng bốc Momonga lên đến thiên đường, Momonga không thể thể hiện sự yếu đuối của mình.

"Tôi hiểu. Hãy chấp nhận sự đóng góp khiêm tốn của tôi. "

"Tôi đang mong chờ nó."

♦ ♦ ♦

Sau khi sắp xếp người vào các party, họ đến trước tượng đá. Giống như tín hiệu được bật lên - hay đúng hơn, họ đã kích hoạt chuỗi tự động - một cái gì đó đã được kích hoạt.

"Sao ngươi dám làm ô uế Lăng mộ ngầm vĩ đại ngầm vĩ đại Nazarick, hỡi những kẻ dại dột và tham lam."

Đó là một giọng nam. Tiếp đó là một giọng nữ.

"Hay hãy nói, hỡi những người dũng cảm."

"Hỡi kẻ dại dột hoặc dũng cảm, chúng ta sẽ có biện pháp để tiếp đón ngươi. Những kẻ đứng trước mặt ngươi là Năm Kẻ thống trị. "

Đó là một giọng nói khàn khàn của đàn ông, khác với hai người đầu tiên. Ở một nơi gần Momonga, Bukubukuchagama lẩm bẩm, "Vâng, thưa ông chủ."

"Ngươi mong muốn mảnh đất này. Hãy đánh bại chúng ta, và cho chúng ta thấy sức mạnh thực sự của ngươi. "

Ánh sáng xuất hiện trên các tấm đá. Thực hiện các hành động đúng đắn sẽ có thể kích hoạt một số loại dịch chuyển.

"... Giọng nói cuối cùng thuộc về Chúa tể của Helheim. Để nghĩ rằng ông ấy đã tìm ra tất cả các lối thoát ở đây. Còn một chặng đường dài để đi! Nếu đó là người đàn ông già có râu, bạn có nghĩ nó khá đáng ngờ không? Chúng ta có nên giết hắn ta với Longinus không? "

"Hãy để nó ở đó. Tôi đã hy vọng họ sẽ tái sử dụng Seiyu ở nơi khác. Tôi nghe nói họ hạ thấp tỷ lệ trúng thưởng của các món gacha hiếm để thuê một đội ngũ lớn seiyuu. "

"Cá nhân tôi nghĩ, tất cả là vì họ thuê nhiều người hơn. Tôi có thể sử dụng một bí danh để thực hiện. Vẫn còn một số bí danh mà tôi thậm chí chưa được sử dụng. "

Peroroncino đang quỳ xuống quan sát Momonga. Cậu phải nghe thấy cuộc nói chuyện của chị gái.

"Được rồi, chúng ta hãy để việc đó lại sau. 'Bạn mong muốn nơi này'. Đó là những gì nó nói phải chứ? Trong mọi trường hợp, rõ ràng đây là một dungeon cho phép biến thành trụ sở của guild nếu chinh phục được. "

"Một phần thưởng thêm bất ngờ."

Chinh phục một dungeon thường mang lại nhiều item khác nhau, từ tinh thể dữ liệu hiếm hoi đến hiện vật. Tuy nhiên, việc dọn dẹp một dungeon cho phép biến thành căn cứ guild chỉ đơn thuần là cho bạn quyền sở hữu dungeon này. Ngoài ra, mỗi guild chỉ có thể sở hữu một dungeon. Nếu họ muốn chiếm đoạt một dungeon khác, họ sẽ không được phép yêu cầu bồi thường những thứ đã bỏ ra để xây dựng dungeon trước đó thành căn cứ guild.

Những dungeon như thế này không phải là một món tiền thưởng đặc biệt nếu guild không có ý định nghiêm túc để xây dựng nó.

"... Có ai muốn tìm một căn cứ của guild ở một nơi xa xôi như thế này không?"

"Chắc là không. Bên cạnh đó, chúng ta không biết loại công trình này là gì. "

Họ không rõ ở đây tạo ra những NPC có cấp độ bao nhiêu. Và còn, có một vấn đề khác ngoài vấn đề đó.

Nó được gọi là phá sản POP.

Những con quái vật tự động sinh ra dưới cấp 30 có chi phí bảo dưỡng, tùy thuộc vào chủng loại của chúng. Sẽ không mất gì đối với những quái vật undead, nhưng những sinh vật sống, đặc biệt là những sinh vật lớn, chúng có chi phí bảo trì tăng lên tương ứng với kích thước của cơ thể. Nói cách khác, một cơ sở của guild mà chỉ toàn những POP thuộc chủng loại sinh vật sống to lớn sẽ vô cùng khó khăn để guild đó có thể chi trả cho những hóa đơn bảo trì. Nếu số tiền tự sinh ra từ cơ sở guild không đủ để trang trải các chi phí đó, các thành viên của guild sẽ phải tự kiếm tiền để chi trả. Ngoài ra, việc kích hoạt bẫy và triệu hồi quái vật cũng tốn kém. Còn nữa khi bị tấn công bởi một guild đối địch, họ có thể phải trả các khoản chi phí không hề nhỏ cho các thứ bị phá hủy khi phòng thủ, và thậm chí điều đó có thể buộc họ đi đến bờ vực phá sản.

'"Chúng ta sẽ không biết được cho đến khi chúng ta chinh phục được nơi này."

"... À, chúng ta luôn có thể bán thông tin dungeon này."

Sự nhiệt tình của họ bây giờ đã bớt nóng. Rốt cuộc, ngay cả khi họ có chinh phục được chỗ này, họ có thể sẽ phải bỏ nó hoặc bán hết những thứ mà toàn bộ guild đã làm việc rất vất vả để có được.

Cảm nhận được tâm trạng trong không khí, Touch Me lên tiếng.

"Còn nữa, tất cả mọi người này. Mọi người không nghĩ chúng ta nên có một cơ sở guild đúng nghĩa sao? Không phải là một cơ sở thuê mướn như bây giờ, một nơi mà chúng ta có thể thay đổi và sắp xếp lại khi thấy cần thiết. "

"À, nếu chúng ta đang nói về việc có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn với trụ sở của riêng chúng ta, tôi đã nghĩ đến việc định cư ở đâu đó và sau đó làm một cái gì đó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, sẽ là ở đây sao? "

"Ngay cả khi chúng ta không tìm được một nơi phù hợp, tôi đồng ý với Touch-san rằng chúng ta cần một cơ sở guild đúng nghĩa. Ý tôi là, chúng ta không thể từ bỏ quá nhiều thứ chỉ vì chúng ta sợ bị tấn công bất bất ngờ, đúng không? Và chúng ta sẽ không cần phải cảnh giác mỗi khi chuyển đến một nơi cho thuê trống rỗng. "

Câu nói của anh ấy được những người khác đáp lại bằng những câu tương tự như, "Đúng vậy".

"Tôi nghĩ việc sử dụng địa điểm này để thực hiện các thí nghiệm về việc xây dựng một cơ sở guild sẽ là lý do chính đáng để chinh phục nó. Bên cạnh đó, tôi đã đọc hệ thống của trụ sở guild trên trang của nhà phát triển, nhưng thực tế so với trong trò chơi sẽ có những khác biệt thế nào. "

"Lăng mộ thực nghiệm Nazarick, huh. Vậy, nếu chúng ta sử dụng nó như là một viên đá lót đường, chúng ta có thể biết được mình muốn sử dụng loại cơ sở nào là cơ sở của guild? "

"Dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải nghĩ lớn. Chúng ta nên chinh phục một cơ sở guild có tổng cấp độ 3000. "

"Quá nhiều ~"

"Không thể nào."

Mọi người đều cười.

Momonga cười với họ

Có tất cả 9 nơi cực lớn cho phép đặt trụ sở guild- mỗi cái ở một thế giới - nhưng giữ được một trong số chúng gần như là điều không thể. Để bắt đầu, ngay cả khi họ thực sự nắm bắt được cách kiểm soát của một trong số chúng, một guild yếu sẽ ngay lập tức bị lôi kéo vào cuộc chiến guild phức tạp, và giữ vững cơ sở sẽ rất khó khăn.

"Ngay cả khi chúng ta nắm giữ một nơi như vậy, chúng ta sẽ phá sản bởi các cuộc tấn công lặp đi lặp lại. Trong trường hợp đó, tại sao không tìm một nơi nhỏ hơn nhỉ? Chúng ta cũng không phải tốn nhiều công sức để bảo dưỡng nó. "

"Chúng ta có thể thu thuế từ các cơ sở đặt ở thành phố , điều này sẽ giúp cho việc bảo trì."

"Tổng cấp độ của các NPC tại các cơ sở ở thành phố khá thấp , phải không? Tối đa là 700, tôi nghĩ. Các dev xấu xa thích làm theo cách đó. Các khu vực khó khăn hơn cho phép có tổng cấp độ cao hơn. "

"Hmm, vậy có nghĩa là nơi này có thể có tổng cấp độ lớn bất ngờ nhỉ? Rốt cuộc, cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai khám phá ra nó. "

"À, chúng ta sẽ không có chuyện gì ở đây cả ... chúng ta hãy làm như Momonga-san nói và chinh phục nơi này chỉ bằng một lần đi. Chúng ta có thể thảo luận mọi thứ sau. Chúng ta không thể tính số gà mình có khi chúng chưa nở. "

Mọi người đồng ý với điều đó.

Chẳng mấy chốc, họ sẽ được bước vào một vùng đất chưa được biết đến, một dungeon chưa được khám phá.

Chinh phục một dungeon chưa biết, nơi mà chưa từng được Yggdrasil cảnh báo về cấp độ cần thiết để chinh phục.

Đó là khó khăn mà họ phải đối mặt ở đây.

Momonga không còn có thể phát hiện ra bất kỳ sự thoải mái nào từ những người bạn của mình.

Họ hiện giờ là những người chơi nghiêm túc có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.

Momonga như bị lấp đầy bởi một niềm tin vô căn cứ nhưng kỳ lạ đến nỗi, anh cảm giác những người ở đây có thể chinh phục được một dungeon mà họ chưa bao giờ thấy.

Có những người nói rằng những người đã quá đầu tư vào trò chơi là kỳ quái và thừa thãi. Đó chỉ là một trò chơi, tại sao lại phải nghiêm trọng đến thế?

Tuy nhiên, không có gì sai khi tham gia vào một trò chơi.

Ai quy định rằng những thứ như piano và vũ ba lê là sở thích cao cấp, trong khi game chỉ thuộc nhóm sở thích dành cho thường dân? Những người nói điều này không biết rằng họ đã vô tình áp đặt khái niệm đơn thuần của mình lên những người khác.

Momonga cảm thấy rất biết ơn những người bạn của mình, những người đang thảo luận nghiêm túc làm thế nào để chinh phục dungeon này.

"Nói, bạn nghĩ chúng ta có thể duy trì các buff của chúng ta không? Nếu có thể, thì chúng ta có thể sử dụng các buff thời gian dài cho chính mình, đúng không? "

"Tôi không nghĩ rằng các dev sẽ tốt bụng như vậy. Hãy sẵn sàng chuẩn bị cho việc họ sẽ cướp đi tất cả những gì bạn có ngay khi bạn bước chân qua cánh của đó.

"Những dev thật sự là những đống cứt."

Ai đó cười không kiểm soát được.

Đây là cách mà người chơi nghĩ về các dev của Yggdrasil. 100% người chơi hoàn toàn đồng ý rằng các dev là những người phê ma túy.

Thực tế, họ sẽ lo lắng hơn nếu các dev không đặt bất kỳ cái bẫy xấu xa nào.

Vì vậy, khi có điều bất hợp lý xảy ra, sẽ có một tiếng chửi lớn "dev như cứt". Thực tế, câu chửi "dev như cứt", theo một cách nào đó là một hình thức biểu lộ tình cảm của người chơi.

-Mặc dù có rất nhiều dịp họ nguyền rủa các dev một cách nghiêm túc.

"Vậy tại sao chúng ta không mời guildmaster đáng kính của chúng ta là Momonga-shi, người đã đề nghị chúng ta thử chinh phục dungeon chưa biết này, hãy ra đây và nói chuyện với chúng tôi? Hãy đến đây, Momonga-san, nói gì đó đi. "

Anh ta thở hổn hển "Eh?" Như Punitto Moe đã nói, những ánh nhìn của mọi người - mặc dù khuôn mặt của họ không thay đổi - lấp đầy không khí, và cuối cùng anh ấy đã nói.

"Tất cả mọi người! Tôi là một guildmaster tàn bạo vừa mới được bầu, Momonga! "

Giữa những tiếng cười khúc khích, Momonga tiếp tục.

"Đây là chuyến đi đầu tiên của Ainz Ooal Gown! Chúng ta sẽ chinh phục dungeon khó khăn này, dungeon mà chúng ta mới chỉ thấy lần đầu tiên! Chúng ta sẽ làm cho các dev như cứt nghiến răng trong sự thất vọng! Chúng ta sẽ làm những gì mà các guild bình thường không thể làm được! Tất cả mọi người! Đi nào!"

Ohhhh! Một tiếng reo hò tràn ngập vang vọng khắp tòa nhà.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Overlord Prologue (2St Half)-Chương 5

Sau khi đi qua một cánh cửa bên phải trong năm cánh cửa trước bức tượng, họ nhìn thấy một nghĩa trang giống như những nghĩa trang bình thường khác, các bia mộ nằm rải rác trước mắt họ.

Nơi này bị che khuất trong bóng tối vĩnh hằng, không có nguồn sáng nào khác ngoài những phần ánh sáng được chiếu sáng bằng phép thuật.

Các thành viên của guild đã đào sâu vào vô số dungeon. Không có gì phải sợ. Tuy nhiên-

-Mongonga có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng anh không thể nhìn thấy những người bạn khác của anh. Dường như họ đã được dịch chuyển đến nơi khác. Nếu tất cả các cánh cửa chỉ dịch chuyển đến một địa điểm, sẽ không cần nhiều cửa ra vào. Đó là một kết luận hợp lý.

Momonga từ bỏ hy vọng vô ích của mình. Tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện họ gặp lại nhau nơi nào đó bên trong. Tuy nhiên, một phần bên trong anh lạnh lùng khẳng định, điều đó là không thể.

"Nghĩ về mặt tốt của sự đau khổ này làm mình vui lên. Những dev có thể là đống phân, nhưng ngay cả sự kinh tởm của các dev cũng không đủ để họ thực hiện việc phá vỡ một team. Bạn biết đấy, làm chia cắt và khiến họ gặp lại nhau luôn là vậy. "

"Take-yan, vậy là bạn đang nói rằng sau khi kết thúc việc dịch chuyển họ gửi những người cùng chức nghiệp đến cùng một nơi, rồi chúng ta nên quên đi việc tìm cách chinh phục dungeon này."

"... Tôi thực sự đã từng nghĩ rằng những dev thối tha thực sự sẽ làm điều đó."

"Mm, tớ đồng ý với cậu, Buku-chan. Thực sự, đôi khi tôi cảm thấy các nhà phát triển quá xấu xa. 'Ah, bạn thật là ngốc', đó là những gì tôi tưởng tượng họ muốn nói. "

"Uwah ~ Yama-chan đang bắt nạt tôi ~"

"Tehe ~"

Có lẽ cô ấy sẽ rất dễ thương khi cười trong thế giới thực, nhưng ở đây cô ấy trông như một con quái vật. Vì nó chỉ có giọng nói đáng yêu của cô ấy, điều đó khiến sự xuất hiện của nó thậm chí còn kinh khủng hơn.

"Kazecchi! Lặp lại Theo Tôi ~ Kazecchi! "

"Kazecchi!"

"Oh ~ Tốt, Tốt, Tốt lắm!"

"Sau đó, Buku-Kazecchi, vì bạn đã lấy lại năng lượng của mình, chúng ta hãy đi thôi."

"Yama-chan đang bắt nạt tôi ~"

Họ nói chuyện và cười trong lúc chuẩn bị. Có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ, người đi đầu phải kích hoạt các kỹ năng có tác dụng trong thời gian dài, hoặc tự buff mình bằng các mục ma thuật.

"Phản ứng với Undead ... ah, quên mất, chúng ở khắp mọi nơi. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi sẽ để việc quan sát chúng cho bạn."

Momonga, kẻ đứng gác vĩnh cửu, tạo một phép thuật cho phép mọi người phát hiện ra lũ undead.

"À, tôi đã hy vong rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc những thứ đó thực sự là undead ... Mm, ừm, tôi cảm thấy mình luôn gặp phải phiền phức khi đi đầu team, tôi đoán lần này cũng vậy. Sau tất cả, kiểm soát trị số thu hút quái vật là một cực hình." Bukubukuchagama càu nhàu khi nhìn thấy những chấm màu đỏ trong tầm nhìn của cô.

Khi những con quái vật tấn công, họ sẽ nhắm mục tiêu vào "con quái vật mà họ muốn đánh trúng". Điều này có thể được biểu diễn bằng một giá trị số, gọi là trị số thu hút quái vật. Gây thêm sát thương, hồi HP, buff, debuff hoặc sử dụng skill hút quái sẽ làm tăng trị số thu hút quái vật. Khi một người chơi bị đánh trúng bởi một con quái vật, nó sẽ "giải quyết" vấn đề là sự thu hút của con quái vật đối với người chơi đó sẽ giảm xuống. Bởi vì giá trị thù hằn dao động thường xuyên trong một trận chiến, các người chống chịu phải chú ý đến các giá trị thù ghét của quái vật, kẻo những người đi đầu sẽ bị tấn công.

Để đối phó với lũ golem hoặc undead, những con quái vật miễn dịch với những phép thuật ảnh hưởng đến tinh thần, người chống chịu chuyên nghiệp phải sử dụng một số kỹ năng kiểm soát sự thù địch của chúng. Dĩ nhiên, đó không phải là vấn đề với Bukubukuchagama.

"Thế thì, chúng ta nên tiến hành như thế nào?"

Họ đã được chuyển tới một loại phòng chôn cất nào đó, mà chỉ có một cửa.

"Không có vẻ như có bất kỳ cửa bí mật nào."

"Vậy thì tôi đoán chúng ta phải tiến lên phía trước ... hay là chúng ta? Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết những con undead bên ngoài trông như nào. "

Có bốn chấm màu đỏ - đại diện cho kỹ năng phát hiện undead - Ở phía bên kia của cửa. Nếu những undead này có cùng cấp độ với những undead bình thường khác, thì sẽ không có vấn đề gì đối với những người dẫn đầu khi sử dụng các phép tấn công, tuy nhiên cấp độ của chúng chưa được xác định, và có thể có những kẻ thù khác ngoài Undead.

Nishiki Enrai và Warrior Takemikazuchi nâng vũ khí của mình lên, trong khi kẻ chống chịu Bukubukuchagama tiến lên phía trước, cầm hai cái khiên. Lý do tại sao Bukubukuchagama không trang bị cho mình vũ khí có khả năng tấn công, vì cô quan niệm những Smile nữ như cô được coi là liễu yếu đào tơ và họ không thích hợp để gây ra những thiệt hại đến thân xác đối thủ. Đổi lại, so với những người chơi bình thường khác họ có sức chống chịu rất cao với những đòn tấn công.

Để có DPS khi chơi một Smile, người chơi cần tập chung tăng max các loại skill có thể giết chết đối thủ bằng một cú đánh trong class sát thủ.

Dường như cô sẽ chỉ kiểm tra các vùng nước xung quanh, và xem kẻ thù trông như thế nào. Bằng chứng cho việc đó là họ không thấy cô ấy chuẩn bị sử dụng kỹ năng mạnh mẽ nào trước khi liên lạc lại.

"Vậy, như đã thảo luận ở trên, bạn sẽ là chỉ huy của chúng ta, Bukubukuchagama."

"O-kay ~ tôi đã biết điều đó ~"

"Có vẻ như bạn luôn cố gắng để phát ra âm thanh như một đứa trẻ dễ thương vào những lúc không cần thiết. Giọng nói của Kazecchi đã đủ dễ chịu, vì vậy không cần phải làm điều đó, phải vậy chứ? "

"Yama-chan ... Tôi nghĩ tôi đang yêu."

"Ồ xin lỗi. Tôi không thích. "

"Tôi, tôi đã bị từ chối ~! Và còn là ngay lập tức nữa! Uuu ... "

Bukubukuchagama phát ra một tiếng khóc đau đớn trong tuyệt vọng.

Tất nhiên, bất cứ ai cũng có thể nói rằng đó chỉ là hành động vui đùa của cô ấy.

Tuy nhiên, cô ấy là một Seiyu, bởi vì trong trò chơi các biểu hiện trên khuôn mặt không thể thay đổi cho nên cách diễn đạt bằng âm thanh rất quan trọng. Vì vậy, cảm xúc của cô ấy nghe có vẻ khá chân thật.

"Trong quá khứ, tôi không chắc có phải do mình đã nói sai điều gì không, nhưng một trong những kouhai nữ của tôi đã thật sự thổ lộ lòng mình với tôi. Vì vậy, tôi hy vọng bạn sẽ cho tôi một sự rõ ràng ở đây. "

"Ah, thật sao?"

Qua cách Bukubukuchagama đang hỏi Yamaiko, có thể nhận ra sự thất vọng trước đây của cô ấy đã biến mất không còn dấu vết nào.

"Mm. Giờ nghĩ lại thì ... chuyện đó không hẳn là xấu. Đó là một kouhai thích gây rắc rối... và cô ấy còn hay tranh cãi với em gái tôi. Thật đau đầu ".

"Vậy cậu cảm thấy buồn khi nhớ lại những lời nói của kouhai đó sao?"

"Cậu nghĩ thế nào, Takemikazuchi-san?"

"Ahh, tại thời điểm đó ta không cảm thấy gì nhiều, sau vài năm, bạn sẽ muốn thoát khỏi những ký ức đó. "Ahhh, tại sao tôi lại làm như thế." Nó giống như quá khứ đen tối của chính bạn. "

Momonga chỉ đơn thuần nghĩ rằng "Hm", vì anh ấy không có bất kỳ ký ức nào giống như thế. Những điều này nên coi là những sai lầm của tuổi trẻ. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đã là một người trưởng thành và anh ấy chắc chắn rằng sẽ không bao giờ phạm phải một sai lầm như vậy.

"Ồ, mọi thứ sẽ tốt thôi. Bạn biết đó, kouhai phiền hà có thể đã kết hôn, trở thành vợ và mẹ. "

Những người đàn ông nhìn về phía smile màu hồng.

"Đừng nói về hôn nhân, Yama-chan. Bạn thấy đó, tôi là Chagama-san thần tượng của mọi người, vì vậy mọi chuyện liên quan đến người yêu và kết hôn đều bị cấm. "

Cô ấy lo lắng gì vậy? Cái cách mà Bukubukuchagama nói làm anh ấy muốn trêu chọc cô ấy.

Thật may vì Peroroncino-san không có ở đây, Momonga nghĩ vậy.

Nếu có, chắc chắn anh ta sẽ giải quyết vấn đề đó.

"À, bây giờ thì buổi trò chuyện của các cô gái đã hết thời lượng, phải không? Chúng ta phải tiến lên phía trước thôi. Sẽ là không tốt nếu chúng ta là những người cuối cùng đến điểm hẹn. "

"Oh-kay ~ Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển bằng đội hình tiêu chuẩn. Nishiki-san, có bẫy nào không? "

"Chắc chắn không có."

"Nếu là vậy? làm ơn, hãy buff tất cả mọi thứ lên. Mở rộng buff đến tôi nữa. "

"Làm vậy đi, Momonga-san."

Momonga bắt đầu sử dụng buff cho cả nhóm, và Yamaiko theo sát bên cạnh anh ta. Nếu kẻ thù ở đây, ai mà biết được họ sẽ thu hút được bao nhiêu chỉ số thù địch của quái vật?

"À, thành thật mà nói, thật ngạc nhiên về số lượng phép thuật bạn học được. Ngay cả khi sử dụng các vật phẩm mua bằng tiền mặt, bạn cũng chỉ có thể học được 400 phép thuật. Sẽ thật tốt nếu tôi đạt đến cấp độ của một thứ gì đó cung cấp một kỹ năng tương tự như Dark Wisdom (trí tuệ hắc ám). Sức mạnh của người chơi sử dụng phép thuật được quyết định bằng số lượng phép thuật mà người đó có thể sử dụng. "

"Có thật vậy không? Tôi cảm thấy khả năng công kích nên là thứ được xem xét trước tiên, phải chứ? Cá nhân tôi nghĩ, tôi khá ghen tị với sức tấn công của bạn, Ulbert-san. "

"Tôi đã nghĩ về điều đó gần đây, nhưng nếu gây thật nhiều thiệt hại là tất cả những gì bạn muốn, sẽ không dễ dàng để trở thành một người dẫn dắt nhỉ? Những người sử dụng phép thuật nên biết sử dụng những phép thuật hợp lý vào những tình huống cụ thể. "

"Tuy nhiên, các nhân vật dùng ma thuật bị hạn chế bởi lượng MP, vì vậy họ có DPS cao hơn những người dẫn dắt miễn là họ còn MP, phải không? Dường như hỏa lực thực sự quan trọng hơn - ôi, tôi đã buff xong ở đây. "

"O-kay ~ giờ đến lượt tôi. Đầu tiên, mở cửa và để cho tất cả undead đi vào. Chúng ta sẽ chiến đấu khi chúng bước vào qua cửa, được chứ? "

Sau khi nhận được sự chấp nhận từ những người khác, Bukubukuchagama bắt đầu đi bộ lạch bạch về phía trước và mở cửa. Cô ngay lập tức giật người lại. Mặc dù sẽ có lợi khi lợi dụng hiệu ứng thít cổ chai khi chặn bọn chúng ở cửa, nhưng rủi ro sẽ giảm đi nếu họ có nhiều không gian hơn để chiến đấu.

Bốn con undead đột nhập vào. Không có dấu hiệu của những quái vật khác.

Bên ngoài của chúng được bao phủ bởi màu gỗ mục nát, khắp nơi là những vết bầm do tụ máu, khoắc lên mình những thứ như rẻ rách. Bàn tay của chúng bị ép thành những hình dạng kỳ lạ, trông như một quả bóng được che phủ bằng những gai nhọn giống như dao găm. Hàm chúng mở rộng, lộ ra những cái răng giống như ngà voi phát triển quá cỡ và chìa ra ngoài.

Momonga xem xét tên của những kẻ thù nằm trong tầm nhìn của mình, và đánh giá chúng bằng màu sắc của những cái tên đó, anh nhận thấy chúng có cấp độ thấp hơn mình. Tuy nhiên, đây là một dungeon chưa được khám phá, vì vậy họ dành cho nó sự thận trọng. Anh ta không thể loại trừ được thực tế rằng chúng có thể là những con quái vật biến hình. Ngay cả khi chúng nhìn giống nhau ở vẻ ngoài, nếu tên của chúng kèm thêm tên của khu vực, cấp độ của chúng có lẽ sẽ cao hơn một chút so với những quái vật khác cùng loại. Có những người chơi không cẩn thận hoặc quá kiêu ngạo, họ đã chiến đấu với những con quái vật không biết mà không thu thập thông tin về chúng. Cuối cùng, không một ai trong số họ rời khỏi mà không học một bài học đau đớn.

Những người khác cũng nên nhìn thấy tên của chúng, như vậy dựa vào màu sắc tên của chúng họ có thể biết thêm được điều gì đó về cấp độ của những con quái vật này.

"[Nhận diện kẻ thù]!" (Discern Enemy)

Phép thuật này không hữu ích như các kỹ năng siêu cấp của các class thuộc thể loại thông tuệ, nhưng Momonga đã có thể hiểu biết thêm về những undead này ở một mức độ nhất định nào đó.

Một cửa sổ bật lên, và trong số các thông tin nhận được có cấp độ của con quái vật.

"Cấp 83!"

"Hmph! Nếu tất cả chỉ có vậy, chúng tôi sẽ không cần phải làm phiền hai bạn! "

"Oraaaaaa!"

Nishiki Enrai và Warrior Takemikazuchi tung ra các đòn tấn công về phía bốn undead. Do chúng chỉ là những con quái vật cấp 83, họ không cần phải sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ hơn, những kỹ năng giới hạn số lần sử dụng mỗi ngày. Họ có thể kết thúc cuộc chiến này một cách dễ dàng với những kỹ năng có thể được hồi phục sau một khoảng thời gian CD ngắn.

"Có vẻ như cậu không bị thiệt hại nhiều, vậy chúng ta nên làm gì, Kazecchi?"

"Hm, nếu tất cả chỉ có vậy, nó sẽ tự phục hồi, vì vậy hãy đi tiếp thôi," người trả lời là Bukubukuchagama, người đã kiểm soát khéo léo chỉ số thù địch của lũ undead và khiến cho tất cả các cuộc tấn công nhằm vào những người khác hướng vào cô ấy. Câu trả lời được hướng đến Yamaiko.

Trong khi đó, Nishiki Enrai đang nhặt những đồng vàng và các tinh thể dữ liệu bị rớt sau khi quét sạch bọn Undead.

"Vậy là đã xong."

"Vậy, hãy tiến lên, Momonga-san."

Đương nhiên, Momonga biết Bukubukuchagama muốn nhắc đến điều gì.

"Hiểu rồi," anh trả lời, và anh dùng phép thuật trong khi nói.

"[Ma pháp tăng cường - Bless of Titania]."

"[Ma pháp tăng cường - Lead of Yatagarasu]."

Một nàng tiên nhỏ bé xuất hiện trước mặt họ. Cô đội một chiếc vương miện, nhưng chiều cao của cô chỉ bằng một ngón tay út. Cô vỗ đôi cánh bướm, một làn ánh sáng bao phủ xung quanh, và cô trôi nổi trên đầu của nhóm.

Phép thuật tiếp theo tạo ra một con quạ ba chân. Không giống như những con quạ thông thường, nó mang lại một sự uy nghiêm không gì sánh được. Nó vỗ đôi cánh, và bay tới đầu của người triệu hồi nó và đứng bên cạnh quả bóng nhỏ phát sáng.

Các Yatagarasu hướng dẫn người chơi men theo con đường ngắn nhất để đến được trung tâm của dungeon, trong khi vị nữ hoàng như bước ra từ trong các câu truyện cổ tích bên cạnh Yatagarasu sẽ đưa nhóm đi theo con đường ít nguy hiểm nhất.

Hai thứ được triệu hồi sẽ quyết định lựa chọn hướng đi dựa vào số tài nguyên tổn thất, bẫy và quái vật gặp phải trên những con đường. Tuy nhiên, không ai trong số những thứ được triệu hồi bởi phép thuật này phát hiện được những còn đường bị giấu đi bởi phép thuật. Thêm vào đó, có những cái bẫy ma thuật được thiết kế để gây nhầm lẫn cho các phép thuật như thế này, vì vậy họ luôn phải giữ sự đề phòng ở mức cao nhất.

"Hư, nghĩ đến việc bạn thực sự biết hai phép thuật cấp 9 kỳ lạ này. Tôi khá ghen tị với Trí Tuệ Hắc Ám của bạn. "

"À, tôi là một necromancer được tối ưu hóa. Tôi sẽ không là gì ngoài gánh nặng nếu thậm chí tôi không thể làm được những việc như vậy. "

"Tôi nghĩ rằng cách xây dựng nhân vật chạy theo giấc mơ của bạn khá thực dụng."

"Đúng vậy," Momonga cười khúc khích.

Nó có thể không giúp đỡ được nhiều, một trong những người bạn đã ca ngợi anh sau tất cả mọi thứ anh làm.

"Vậy thì, tiến lên nào, Nishiki-san ~"

"Đã rõ, Commander-dono."

Đi sau những người hưỡng dẫn, cả nhóm tiến lên phía trước theo thứ tự Nishiki Enrai, Warrior Takemikazuchi, Bukubukuchagama, Momonga, Ulbert và cuối cùng là Yamaiko. Nếu đây không phải là lần đầu tiên họ thám hiểm dungeon này, có lẽ họ sẽ đi thẳng đến nơi tận cùng của dungeon mà không cần lo lắng thêm điều gì nữa. Tuy nhiên, họ không biết gì về nơi này, vì vậy họ phải chú ý đến bẫy khi họ di chuyển.

Momonga rất trân trọng khoảng thời gian họ trò chuyện với nhau khi di chuyển, giữ một mắt quan sát môi trường xung quanh. Mặc dù mỗi người có những cách khác nhau để cảm nhận sự thích thú mà trò chơi mang lại, đối vơi Momonga, anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi nói chuyện với những người khác.

Vì tất cả những gì anh ta có là những cuộc trò chuyện về công việc trong giờ làm việc, do đó anh khát khao những cuộc trò chuyện cởi mở.

Momonga vô thức nghĩ về việc đó.

"Tuy nhiên, có vẻ như là dungeon kiểu lăng mộ này đối với bạn chỉ ở mức trung bình. Không có gì thực sự nổi bật. Có thể có một số mánh lới ở đây không? "

"... Hoặc tồn tại một cái bẫy tà ác nào đó. Không biết có trận chiến nào đủ sức để chúng ta có thể kiểm tra sự chuẩn bị của mình không? Có lẽ không có gì khác kỳ lạ ở đây ngoài việc tách các nhóm ra lúc bắt đầu vào dungeon. "

Những người khác lắc đầu khi họ nghe Nishiki Enrai nói.

"Không, chắc chắn sẽ có một cái gì đó. Các nhà phát triển chắc chắn sẽ giật dây một cái gì đó như thế. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các dungeon nguyên tố như này thúc đẩy mọi người hướng tới suy nghĩ phải tối ưu hóa các party. "

"Thật vậy, tôi nghĩ rằng các nhà phát triển có khả năng làm thế."

"Dù sao đi nữa, họ là những kẻ như ác quỷ. Tại sao họ lại để bạn dọn dẹp dễ dàng một dungeon mà trước đây bạn chưa bao giờ thấy? "

"Nishiki-san, dường như cậu đang đánh giá thấp những dev của Yggdrasil ... hm? Hoặc có thể là ... nghe tôi nói này, Momonga-san ... "

Bukubukuchagama quay mặt về phía Momonga.

"Xin lỗi về điều này, nhưng bạn có thể liên lạc với em trai của tôi bằng [Message] không? Tôi cần kiểm tra lại tình hình với nó. "

"Hiểu rồi."

Không có lý do gì để từ chối, Momonga dùng [Message], và gửi nó cho Peroroncino. Sau một tiếng chuông ngắn, khoảng mười giây, bên kia phản hồi.

"Yo ~ một cuộc trò chuyện trong lúc rảnh rỗi sao?"

"Yup. Ờ, chúng tôi đã chiến đấu xong, vì vậy đúng thế đấy. "

"Chỗ đó của cậu thế nào? Chúng tôi đang di chuyển ra khỏi một ngôi mộ. "

"- đúng như tôi nghĩ, những dev như cứt!"

"Cái gì đã xảy ra?"

"Chúng tôi được chuyển tới một nơi giống vùng đất dung nham. Chúng tôi bị tấn công bởi các loại quái vật lửa. Và cái gì đó đang phục kích chúng tôi trong magma, nó thực sự đã gây khó khăn cho chúng tôi. "

"Có thật không?"

Anh truyền đạt lại những gì Peroroncino đã nói qua [Thông điệp] cho các đồng đội của mình, về việc được chuyển tới một khu vực giàu magma. Phản ứng của họ là một chuỗi những dòng "Ah, đúng như mong đợi."

"... Bạn có nghĩ chúng ta có thể trao đổi các thành viên party với nhau bằng phép thuật dịch chuyển không?"

"À, tôi nghĩ nó đáng để thử, nhưng bạn có nghĩ rằng các dev sẽ tốt bụng đến vậy không? Vì chúng ta đang ở trên các tầng khác nhau nên chúng ta không thể teleport. Nếu không tại sao họ lại đặt những cánh cửa khác nhau ở lối vào? "

"... Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể bị dịch chuyển đến một nơi nào đó khác thông qua những bẫy teleport".

Momonga nhận lại được một phép [Thông điệp].

"Thế còn các bạn ở đó thế nào? Bạn có thể vượt qua không? "

"Ngay bây giờ, chúng tôi có thể xử lý nó. Một người, nếu nghĩ rằng undead sẽ quây xung quanh bởi vì đây là một ngôi mộ và lựa chọn những trang bị hệ lửa để đối phó với chúng, bạn sẽ bị choáng ngợp ngay lập tức. Tất cả những gì bạn có thể làm là chạy và ẩn. Đây thật sự là những mánh lới khốn khiếp của các dev. "

"Đúng vậy. Chúc may mắn, các đồng chí. "

"Bạn cũng vậy."

Momonga sau đó đã cố gắng liên lạc với các party khác.

Sau đó, anh ta biết được nơi mà họ đã tấn công là một dungeon có nhiều tầng, với 5 khu vực khác nhau - hoặc gọi là các tầng - một khu sông băng, một vùng núi lửa, một hồ nước ngầm, một khu rừng và ngôi mộ mà Momonga và những người khác đang đứng. Ngoài ra, những con quái vật ở mỗi tầng khác nhau, và có vẻ như không phải chỉ có những undead có mặt trong ngôi mộ.

"Wow, như dự kiến của guildmaster mới của chúng tôi! Không mang thiết bị chuyên trị undead là sự lựa chọn đúng. "

Nếu họ chỉ đơn giản là chuẩn bị trang bị hệ lửa và thiết bị nguyên tố thần thánh để mong đợi đối phó với những undead ở đây, khá nhiều đội sẽ có một khoảng thời gian khó khăn.

Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên họ phát hiện ra một dungeon chưa được khám phá, họ đã mang theo đủ loại thiết bị phù hợp với những thông tin khác nhau mà họ thu thập được. Nói cách khác, khả năng tùy biến của họ có thể đáp ứng với các tình huống thay đổi khác nhau, và do đó họ đã có cơ hội chiến đấu để tiến sâu hơn vào trong dungeon.

"Hoàn toàn khác với vị lãnh đạo trước đây! Làm tốt lắm!"

Momonga nhướn lông mày lên để đáp lại lời tuyên bố của Ulbert. Một lần nữa, không thể biểu cảm bằng khuôn mặt ở Yggdrasil là một sự trợ giúp tuyệt vời.

"Tuy nhiên, các dev khốn khiếp thực sự là như cứt. Tôi sẽ không quên thêm từ 'như cứt' trước tên của các nhà phát triển bất cứ khi nào tôi nói về chúng. "

"... Cậu chỉ mới nhận ra điều đó thôi sao? Giống như ở Longinus, cái quái gì vậy? Và có những sự kiện không thể giải thích được ... "

Giống như mọi người đều nhiệt tình bộc lộ sự bực tức vào các nhà phát triển Yggdrasil, Momonga đã gửi một thông báo cho Ulbert, người đã gạt niềm ham muốn đi lang thang sang một bên.

"Có chuyện gì vậy, Momonga-san. Có gì đó không đúng sao?"

"Không nó không giống thế. Tôi không nghĩ rằng tôi đã phạm phải bất kỳ sai lầm nào cho đến lúc này ... tốt rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện cá nhân với bạn, và hai ta được phép thẳng thắn, tôi đã suy nghĩ về điều này một thời gian. Ulbert-san, cậu có thực sự ghét Touch-san không? "

Anh ta có thể vẫn không ngừng giấu nó đi. Momo không muốn chạy bộ trên bãi mìn. Tuy nhiên, quả bom ẩn này có thể bùng nổ trong tương lai. Nếu đúng như vậy, anh ta phải biết liệu có điều gì có thể khiến guild tan rã. Bên cạnh đó, nếu lý do được nói bây giờ, ít nhất là thiệt hại sẽ bị hạn chế.

Như thể phản bác lại quyết tâm của Momonga, Ulbert im lặng.

Và rồi, trong lúc Momonga sắp phải bỏ cuộc, một câu trả lời trầm tĩnh vang lên.

"Tôi không thích anh ta mặc dù tôi biết đó chỉ là sự ghen tị vô nghĩa."

"Vậy sao ..."

"Momonga-san, tôi thực sự xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng cậu không phải là một người thua cuộc như tôi, Momonga-san? Cho dù bạn cố gắng thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống thoải mái. "

"À, tôi đã không cố gắng hết sức để bắt đầu, dù sao, tôi nghĩ tôi đang nhận được những gì tôi xứng đáng. Bên cạnh đó, nó thật nhàm chán. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được trả lương, và tôi không nhớ là tôi có thể đổ tiền vào Yggdrasil. "

"... À, tôi đoán đó là sự thật. Có thể lúc đó bạn là người thua cuộc. Cá nhân tôi chỉ học qua trường tiểu học. Tôi nghĩ nó cũng vậy, đúng rồi, Momonga-san? "

Ulbert dường như đã lôi nó lên từ quá khứ, theo hồi tưởng của Momonga. Thật vậy, thái độ của ông đối với Ulbert đã thay đổi kể từ đó. Lúc đầu, anh ta nghĩ đó là thương hại, nhưng bây giờ có vẻ như anh ta cảm thấy có một mối quan hệ thân thiết với anh ta.

"Đúng. Tuy nhiên, việc có thể tìm được một công việc khi mà mới chỉ học tiểu học thì không tồi, phải không? "

"Nếu họ không dạy cho bạn những điều tối thiểu ở trường tiểu học, bạn thậm chí không thể trở thành cấp dưới của những người vừa sinh ra đã là kẻ chiến thắng, vì vậy họ có thể vượt qua tiểu học một cách dễ dàng ... Thật là ngốc nghếch khi bạn kết thúc ở một trong hai thái cực của Thế giới này, đây không phải là một thế giới công bằng, bạn nghĩ có thể leo lên hàng ngũ cao cấp nếu bạn làm việc chăm chỉ không, đừng làm tôi cười. "

So những thứ ngọt ngào của Ulbert với sự oán giận đối với xã hội, sự không thích của anh ấy đối với Touch Me thật đáng buồn. Momonga ngạc nhiên trước tình cảnh của Ulbert.

"Ulbert-san-"

"Cha mẹ tôi đã chết một cách rất kinh khủng. Làm việc ở nơi nguy hiểm như vậy ... bạn biết đấy, người ta thậm chí không thể tìm thấy xương của họ. Và khoản tiền bồi thường mà bọn chúng trả cho nhân viên của mình thật là khốn khiếp. Lý do tại sao chúng không ngừng chuỗi cung ứng. Xét cho cùng, việc ngăn chặn nó sẽ gây ra những tổn thất rất lớn. Những người thua cuộc như chúng tôi ... họ sử dụng chúng tôi khi cần và ném chúng tôi đi khi không còn giá trị. "

Momonga đột nhiên nhớ lại mẹ mình.

"... Đúng thế, huh. Đó là những gì đã xảy ra với bố mẹ của bạn, Ulbert-san? Mẹ tôi tự làm mình chết. Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi thấy bà ấy ngã gục trong nhà bếp. Ngay cả khi bị mệt mỏi, bà ấy cố gắng nhấc mình lên để làm món ăn yêu thích cho tôi. Nếu chi bà ấy không lo lắng về nó và chỉ cần nghỉ ngơi thôi ... bà ấy có lẽ vẫn có thể ở bên cạnh ... Khi tôi tìm thấy bà ấy, cơ thể của bà ấy đã lạnh lẽo ... ít nhất, đó là cách mà tôi nhớ về việc đó. Bộ nhớ của tôi hơi mơ hồ về việc đó. "

Sau một khoảng lặng im lặng, anh được trả lời bằng một giọng nói như thể bị kìm nén.

"... Tôi xin lỗi vì đã đưa ra một chủ đề khó chịu như vậy."

"Đừng lo lắng về điều đó, tôi hầu như không nhớ nó ..."

"... Tuy nhiên, tôi xin lỗi vì nó ... về tất cả mọi thứ, cá nhân tôi không thể chịu được những người chiến thắng. Mặc dù nó không giống Touch-san đã làm gì sai ... "

"Tôi hiểu. Tuy nhiên, dù thế nào tôi vẫn nên nói điều này nhỉ ...? những điều xảy ra trước kia không có liên quan gì đến những điều xảy ra ở đây. Nhìn đi, tôi cũng yêu quý bản thân mình, đúng không? Vậy ... dù thế nào tôi cũng sẽ nói điều này ... sẽ tốt hơn nếu bạn có thể tận hưởng những gì mình có, Ulbert-san. Nếu tôi nói không sai, nó không giống như bạn không muốn kết bạn với những người khác, phải không? Vì vậy, uh, dù thế nào tôi sẽ làm thế -?"

"Ah - nó giống như bạn nói. Ahhhh, tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn tất cả những rắc rối này, Momonga-san. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không nổi cơn thịnh nộ kể từ bây giờ. "

"Vậy thì hãy để việc đó sau. Có lẽ bây giờ chúng ta nên nhanh lên thôi. "

"Hiểu rồi. Mặc dù, điều về trò chơi này là- "

"Nói về điều đó, Chagama-san, liệu tôi có nên tạo ra những người phụ tá undead bây giờ không?"

"Hm? Bạn nên giữ lại các kỹ năng cần tiêu hao kinh nghiệm cho đến phút cuối, do đó, sử dụng Death Grandpa hoặc Death Grandma vẫn ổn, phải không? "

Rõ ràng, những con quái vật này không thực sự được gọi là Death Grandpa hoặc Grandma. Chúng chỉ đơn thuần là biệt danh cho những con quái vật được biết đến như là Death Emperor và Death Empress.

"Chuẩn rồi. Vậy, Grandpa hay Grandma đây? Vì những người dẫn đường của chúng ta vẫn đang an toàn đi qua kẻ thù, Grandpa sẽ tốt hơn, đúng không? "

"À, chúng trông có vẻ rất năng động ..."

Khi họ đang lớn tiếng chế giễu đối thủ của họ thành những thứ như mooks, miếng chiên bé nhỏ và những thứ tương tự, Nishiki Enrai và Warrior Takemikazuchi đã tặng cho lũ undead những cú đánh mạnh mẽ. Lý do khiến họ có thể tấn công mà không cần biện pháp an toàn nào, có thể là do khả năng quản lý sự địch của Bukubukuchagama.

"Rốt lại, chúng ta vẫn còn nguồn lực. Heeeeeeey, Yama-chan, Yama-chan ~ "

Khi cô chờ đợi đúng thời điểm để sử dụng kỹ năng trong khi Undead đâm cô ta, Bukubukuchagama gọi Yamaiko, người đứng phía sau họ với cây đũa chữa bệnh.

"Vâng, Chagama-san?"

"Đó là Kazecchi ~"

"...Lại nữa? Vậy, vấn đề là gì hả, Kazecchi? "

"MP của bạn thế nào? Bạn có thể chữa lành cho mọi người bằng cách nào? "

"Tốt rồi. Trên thực tế, tôi đã chữa bệnh bằng cây đũa phép ngay từ đầu đến bây giờ. "

Ngay cả những cây đũa thấm đẫm phép thuật cao cấp cũng sẽ chỉ chữa lành bằng khoảng một nửa số máu mà Yamaiko có thể chữa lành nếu cô ấy tự tay cast một phép thuật chữa bệnh. Tuy nhiên, điều đó là phù hợp với nhiệm vụ đang diễn ra, đó là dấu hiệu cho thấy ba người phía trước đã làm tốt vai trò của mình đến như nào.

"Tôi thấy rồi ~, có phải bạn chưa thể triệu hồi những kẻ thay thế chúng ta tấn công ngay bây giờ đúng không, Momonga-san?"

"Hiểu rồi. Sau đây, tôi sẽ chờ đợi hướng dẫn của bạn. "

"Ahhh ~ không cần thiết. Tôi sẽ để cho bạn tự mình lựa chọn, Momonga-san. Tôi tin bạn."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng hãy cho tôi biết nếu tôi làm sai."

"Mm, tất nhiên. Tôi cảm thấy những kỹ năng của bạn khá tốt, nên nó sẽ ổn thôi, Momonga-san. Nếu bạn rèn luyện bản thân, bạn có thể trở nên tốt hơn - oops, mình ghét kiểm soát sự thù địch, ghét kiểm soát ... "

Cô ấy đã sử dụng một kỹ năng tạo ra sự thù địch. Những con undead, sau khi chần chừ một chút, lại quay trở lại tấn công Bukubukuchagama một lần nữa.

Cô đã được miễn dịch với các trạng thái tác động tiêu cực mà lũ undead có thể gây ra, như chất độc hoặc tê liệt.

Nói cách khác, cô ấy là một người chống chịu hoàn hảo.

Tất nhiên, Momonga không cần nhìn chằm chằm vào cô.

Anh đã thực hiện một phép thuật cấp mười, vốn được nhắm đến Bukubukuchagama một cách tự nhiên.

"[Ultimate Disturb]."

Về mặt kỹ thuật, không cần phải nói ra khi cast phép, nhưng đồng đội của một người sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra nếu không có gì được nói lên. Vì vậy, các ma thuật sư thông báo tên chính xác của các phép thuật họ sắp dùng như một sự trợ giúp tới đồng đội.

"Cám ơn ~ và bây giờ-"

Và bởi vì anh đã báo trước phép thuật sử dụng, Bukubukuchagama có thể bắt đầu hành động ngay lập tức.

Nhờ phép thuật này, sức đề kháng ma thuật của Bukubukuchagama tăng lên nhanh chóng, và ngay sau đó một phần sự thù địch được phân bổ cho Momonga.

Cô ấy là một người chơi rất giỏi. Những phán đoán nhanh chóng và chính xác của cô, được sinh ra từ kinh nghiệm lâu năm với game, đặt cô vào vị trí top đầu trong các người chơi của Yggdrasil.

Đặc biệt, cô có kỹ năng quản lý sự thù địch, đó là một nhiệm vụ khó khăn vì sự thù địch là một giá trị ẩn. Hầu như không có cách nào để biết bao nhiêu điểm thù hận được sinh ra ngẫu nhiên trong các hành động nhất định mà không có kinh nghiệm cá nhân. Có thể làm một điều như vậy trong Yggdrasil, một game có quá nhiều dữ liệu cần quan tâm đã là một kỳ công đòi hỏi nhiều giờ đấu tranh và luyện tập.

Trong một nghĩa nào đó, Momonga ngưỡng mộ Bukubukuchagama.

"À, nếu không thể ném phép thuật vào đối phương, thì những người sử dụng phép thuật như chúng ta sẽ trở lên vô dụng." Ulbert lầm bầm khi dùng cây đũa phép để diễn tả phép thuật.

[Ultimate Disturb] là một phép thuật làm tăng sức đề kháng ma thuật của đồng minh, nhưng cái giá phải trả là làm mất khả năng cast phép của người được buff. HIển nhiên là nó có thể khống chế được phép thuật của đối phương nếu phép thuật buff vào chúng.

"Wellm, tôi đã nghi ngờ về việc bạn có thể thực hiện kỹ thuật đó đấy." Yamaiko nói trong khi dùng phép thuật chữa bệnh từ cây đũa thần của mình.

Ngược lại, Bukubukuchagama đồng ý với ý kiến đó.

"Bạn không nên nói thế, Yama-chan ~ con người có thể khám phá ra những điều mới mẻ vì luôn có những người giống như Ulbert-san, những người muốn tìm ra chúng. Đôi khi, họ thậm chí có thể tìm thấy một lỗ hổng, nhưng đó là những điều mà các dev khốn khiếp mong muốn. "

Và như vậy, trận chiến với lũ undead đã kết thúc, với cảm giác đó là một cuộc chiến dễ dàng.

"Nếu các dev thối tha hiểu được ý nghĩa của tính cân bằng, họ có thể làm cho con boss ở đây rất mạnh."

"Không, nếu bạn nghĩ theo hướng đó, con boss ở đây sẽ rất yếu. Làm sao các nhà phát triển hiểu về sự cân bằng? Nó đã được chứng minh rất nhiều trong quá khứ, phải không? "

Họ cười và đồng ý, nhóm lại đi theo hướng mà ma thú triệu hồi dẫn dắt một lần nữa.

Sau vài trận chiến dễ dàng, họ di chuyển qua ngôi mộ-

"Chờ đã!

-Cả nhóm dừng lại sau cảnh báo đột ngột của Nishiki Enrai.

"Đó là một bẫy dịch chuyển. Rất khó để phá giải cái bẫy này, có vẻ là ... màu đỏ. "

Một cái bẫy được xếp hạng phá giải màu đỏ có nghĩa là cơ hội để giải quyết thành công cái bẫy rất thấp. Các phương pháp phổ biến nhất để phá giải những cái bẫy là thông qua việc sử dụng một kỹ năng để tạm thời nâng tỷ lệ thành công của một người khi phá bẫy, sử dụng một vật phẩm ma thuật, hoặc sử dụng một phép phá giải ma thuật của chiếc bẫy.

"Vậy thì, tôi đoán là đến lượt của tôi."

Tuy nhiên, party này có một phương pháp khác với những người bình thường hay sử dụng. Đó là một phương pháp mang hơi hướng bạo lực mà họ gọi là phá bẫy bằng những chiến binh, hoặc là một vũ điệu triệu hồi.

Momonga đã tạo ra một con undead cấp độ thấp - một bộ xương.

"[Unveath Slave Sight]."

Anh ta dùng phép thuật của mình vào bộ xương. Một cái cửa sổ nhỏ xuất hiện ở góc màn hình của Momonga, cho phép anh ta nhìn qua đôi mắt của bộ xương. Sau đó Momonga ra lệnh cho nó đi theo hướng mà Nishiki Enrai chỉ vào. Họ tiến lên cùng nó, rồi bộ xương đột nhiên biến mất.

Anh phóng to cửa sổ nhỏ lên.

Nó đã được chuyển tới một căn phòng chôn cất lớn hơn, và anh ta có thể nhìn thấy hình dáng hùng vĩ của một con quái vật khổng lồ. Tên và cấp độ của con quái vật không xuất hiện bởi vì cậu đang nhìn qua bộ xương, nhưng Momonga đã quen thuộc với các thông tin của con quái vật lớn đó.

"... À, bộ xương đó đã đi khá xa. Đó là một sinh vật undead ở cấp độ 95, Greater Graveyard, tôi nghĩ. Ah, nó đã chết. "

Với một cú vụt của một cánh tay lớn, cửa sổ chuyển sang màu đen và phép thuật chấm dứt.

"... 20 giây trôi qua. Bẫy teleport đã ngừng hoạt động ... có nghĩa là nó đang ở trạng thái không hoạt động. Chờ đợi lâu hơn một chút nữa xem."

Một phút sau, Nishiki Enrai nhận được thông báo về cái bẫy này đang hoạt động trở lại.

"Vậy thì thử lại nhé."

Momonga tạo ra một bộ xương khác, và gửi nó vào cái bẫy cùng phép thuật giống như trước.

Điểm đến của cái bẫy dịch chuyển giống với phòng chôn cất trước đó, được bảo vệ bởi cùng một con quái vật.

"Cùng một chỗ. Liệu chúng ta có thể kết luận rằng cái bẫy này chỉ đi đến một địa điểm? "Momonga hỏi Bukubukuchagama khi màn hình bị bẻ lại.

"Dĩ nhiên ~" cô trả lời.

Momonga và những người khác, những người rất nghi ngờ rằng biết đâu có một con đường thích hợp thông qua các bẫy teleport, họ vội vã chạy qua cái bẫy trong khi nó ngừng hoạt động.

"Nếu chúng ta có thêm một thành viên mới trong guild, tôi hy vọng họ sẽ giỏi về bẫy. Rốt cuộc, các thành viên kiểu đạo tặc của chúng ta tập trung vào chiến đấu hơn. "

"Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ chúng ta nên quá cầu thị. Tôi nghĩ rằng sẽ mọi thứ sẽ ổn miễn là những thành viên mới thuộc dị hình tộc. Tôi không muốn chúng ta giống các guild khác đặt ra thời gian thử thách người mới trong vài tuần, cùng đáp ứng tất cả các loại điều kiện mới được gia nhập và những thứ tương tự. Dù sao đi nữa, Punitto-san đã từng nói, trò chơi chỉ có ý nghĩa khi ta hòa mình vào nó".

"Bạn đã được nhận thêm một điểm, Momonga-san, và tôi đồng ý với nó. Tôi đoán nó khá là ích kỷ khi muốn một người thích hợp thuộc loại đạo tặc. "

"Không, không, Yamaiko-san. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ tốt nếu chúng ta có một người như thế. Không phải là chúng ta sẽ không để cho ai đó không phải là đạo tặc gia nhập. "

"À, đúng vậy nhỉ? Là lỗi của tôi, Takemikazuchi-san. "

"Không sao, tốt thôi, đừng lo lắng về điều đó. Tôi đã nói cái gì đó kỳ quặc về bản thân mình. Vâng, chúng ta đã đánh bại cái bẫy, mặc dù chúng ta đã phải mất một số tài nguyên để làm điều đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể thuê NPC lính đánh thuê. "

"Chém gió thế là đủ rồi, kẻ thù sắp tới. Hãy tỉnh táo cho đến khi chúng ta liên lạc được vơi nhau."

Theo hướng của Bukubukuchagama, Momonga tự mình chiến đấu. Sự bất cẩn là kẻ thù nguy hiểm nhất cho bọn họ khi chưa biết gì về kẻ thù.

Giống như một bóng hình tối tăm, huyền bí xuất hiện ở góc mắt của họ, Momonga và Ulbert thực hiện những phép thuật tấn công hiệu quả vào khu vực đó bằng đũa phép của họ.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Overlord Prologue (2St Half)-Chương 6: End

Có một bức tượng giống như tượng trưng cho trái tim của dungeon. Có những vòng tròn ma thuật rực rỡ trước bức tượng, và có vẻ như nếu bước vào trong chúng sẽ dịch chuyển đến chỗ con boss.

Trên đường họ xuống đến đây, những dev thối nát đã không đặt những con quái vật tự động sinh ra, vì vậy họ đã thay đổi những trang bị sang chảnh nhất của mình để có thể chiến đấu nếu có con boss nào bất ngờ xuất hiện. Điều đó nói rằng, không ai trong nhóm này tin tưởng vào các nhà phát triển. Nishiki Enrai cẩn thận khảo sát môi trường xung quanh, trong khi những người sử dụng ma thuật sử dụng phép thuật để kiểm tra những cánh cửa bí mật gần đó.

Momonga không có nhiều thiết bị để thay đổi, do đó, anh là người đầu tiên hoàn thành việc thay đổi. Sau đó, anh liên lạc với các party khác bằng [Message].

Vì [Message] là câu thần chú chỉ tạo ra cuộc nói chuyện một một, rất khó để chia sẻ thông tin với những người còn lại trong nhóm. Một số người có class chỉ huy, những người đó có kỹ năng cho phép giao tiếp đồng thời với nhiều người, nhưng Guild Ainz Ooal Gown không có những cá nhân có kỹ năng như vậy.

Sau khi nói chuyện với mọi người và thảo luận về những gì anh biết được với Punitto Moe, Momonga trở lại với những người bạn của mình, những người gần như đã hoàn tất việc chuẩn bị của họ. Anh mang một cảm giác tội lỗi khi thấy những rắc rối mình mang đến và nhận ra rằng họ đã vướng vào mớ rắc rối này chỉ để giúp đỡ anh.

"Mọi chuyện thế nào rồi, Momonga-san? Các đội khác có vượt qua được không? "

Momonga trả lời Bukubukuchagama, với tư cách người chỉ huy nhóm:

"Có, bốn đội khác đã đến được trái tim của dungeon. Họ đã sử dụng hết một số tài nguyên, nhưng tất cả đều ở trạng thái tốt nhất (tip-top) và sẵn sàng chiến đấu. "

Một tiếng reo hò nhỏ đến từ nhóm. Tuy nhiên, tiêu diệt lũ quái cùi bắp và kiểm soát môi trường xung quanh chỉ với vượt qua được 40% số khó khăn khi càn quét một dungeon, trong khi đó phần tiêu diệt con boss chiếm đến 60%. Theo một cách nào đó, họ thậm chí còn chưa vượt qua được nửa quãng đường.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận theo một cách khác và người ta có thể nói rằng họ đã hoàn thành gần một nửa cuộc đột kích một cách hoàn hảo.

"Tuy nhiên, có hai ... ba vấn đề phát sinh. Hai đội đã bắt đầu chiến đấu với các con boss khu vực của họ. Xem xét những thông tin mà họ chia sẻ, các con boss họ gặp phải có sự khác biệt về khả năng, diện mạo, và căn phòng nơi chúng ở. Con boss của khu vực núi lửa dường như là một con rồng với hơi thở sáng rực, trong khi party ở khu vực hồ nước ngầm dường như đã gặp một loài dơi thuần huyết. "

"Tôi hiểu rồi ... vì thế chúng ta không thể sử dụng thông tin thu được từ những người đi vào đầu tiên. Vấn đề thứ hai là gì? "

"Có những thông báo hiện lên khi họ tiến vào phòng của những con boss, và khi đánh giá những con boss dựa vào nội dung của những thông báo đó, chúng mạnh hơn những gì mà họ dự tính. Điều đó có nghĩa là, team chiến đấu với boss khu vực muộn nhất ... "

Những người chơi kỳ cựu ngay lập tức biết Momonga cố gắng để nói gì.

"Tôi thấy ... sẽ đơn giản hơn nếu các con boss giữ nguyên sức mạnh, nhưng sau khi nhóm đầu tiên chiến đấu với con boss khu vực của họ, những nhóm càng tiến vào chiến đấu với những con boss khu vực muộn sẽ phải đối mặt với những con boss vốn mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Chính là nó?".

"À, nếu đó là những dev thối tha, họ có thể nâng cấp con boss cho đến khi nó bất khả chiến bại. 'Chúng ta nên để người chơi chiến đấu bao nhiêu lần trước khi để cho họ giành chiến thắng nhỉ,' chắc họ sẽ nói điều đó với những nụ cười tự mãn trên gương mặt. "

"... Và nếu không có thông tin cụ thể nào, chúng ta không thể xây dựng một kế hoạch tác chiến. Hm, tôi nghĩ tôi biết bạn đang cố nói gì, Momonga-san. Hãy đến đây, và nói lên suy nghĩ của bạn. "

Được thúc đẩy bởi những người khác, Momonga đã quyết định sẽ nói ra những suy nghĩ của mình:

"Trước hết hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi muốn đội của chúng ta chọn cọng rơm ngắn. Có phải tôi đã gây rắc rối cho mọi người khi khiến các bạn phải cùng tôi chịu đựng những khó khăn này? "

Không có do dự trong câu trả lời của họ.

Những người khác đều đồng tình nhất trí. Không có sự miễn cưỡng hoặc cảm giác rằng nó không thể được chấp nhận - chỉ có sự hào hứng.

"Momonga-san, đừng có nhầm lẫn. Đây không phải là khó khăn, đúng hơn, bởi vì đội chúng ta như này nên mới phải gánh vác lấy tất cả khó khăn. Nhìn về mặt gây thương tổn vật lý, phòng thủ, gây thương tổn phép thuật, trị liệu và hỗ trợ, chúng ta có thể là những thành viên ưu tú nhất của Nine - không, của Ainz Ooal Gown trong những phương diện đó. Nếu cho tôi tập hợp một đội để chiến đấu với con boss đó, tôi vẫn sẽ chọn tất cả chúng ta một lần nữa. "

Sau Bukubukuchagama, Warrior Takemikazuchi phát biểu:

"Tôi đến đây vì đây là điều tôi muốn làm. Tôi không thể đòi hỏi thêm nữa. Tôi đã luôn luôn muốn dự đoán chiến thuật của kẻ thù trong một trận chiến mà không có dấu hiệu rõ ràng nào về chiến thắng. Thêm vào đó, nếu tôi được hỗ trợ bởi các bạn, sự di chuyển của tôi có thể ... "

"Ohhh! The Bright King Combo? Có lẽ là có thể, không, chắc chắn là có thể, Take-yan! "Nishiki Enrai kêu lên trong sự phấn khởi.

(TL Lưu ý: Vua Sáng / Vĩ đại, hoặc Myo-O / 明王 là các vị thần chiến binh trong Phật giáo.)

"Bukubukuchagama có thể thao túng trị số karma, và kỹ năng bổ trợ siêu cấp của Yamaiko cũng hoạt động trên những người có karma tích cực! Tiếp đi, Momonga-san, giúp chúng tôi đi! "

Kẻ tấn công và kẻ tấn công kiêm đạo tặc đã thực sự hét lên trong niềm vui sướng.

Momonga đã nghe nói về Bright King Combo. Nếu chèo lái thành công, nó sẽ đẩy DPS của họ bay qua nóc nhà. Đó là một nước cờ đáng được gọi là đòn tấn công tối thượng, nhưng đồng thời, nó chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày, và con boss sẽ điên cuồng hơn khi sinh mệnh của nó bị rút đi quá nhiều. Vì vậy, nếu họ chọn sai thời điểm dùng chiêu này đánh vào sinh mệnh của nó, nước cờ sẽ không thành công.

"Chúng ta cần phải biết trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể tước đi bao nhiêu sinh lực của con boss. Bạn có thể xử lý điều đó, phải không, Ulbert-san? "

"Thật vậy. Kể từ khi bạn yêu cầu tôi phải bảo toàn tất cả lượng MP của mình, tôi dự tính sẽ dùng tất cả chúng để gây ra thiệt hại nhiều nhất... nhưng tất nhiên, tôi vẫn sẽ theo Bukubukuchagama-san để thao túng trị số thù địch của con boss. "

"Mong rằng nó ~"

"Được rồi, tiếp theo ..."

Momonga tiếp tục giải thích sau khi thấy rằng mọi người đã bình tĩnh lại.

"... Đây có lẽ là điều quan trọng nhất, nhưng chúng ta sẽ không thể rút khỏi cuộc chiến này."

Một cảm giác căng thẳng tạo nên bởi sự lo lắng tràn ngập qua anh. Họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Họ đã đặt cược tất cả mọi thứ vào cơ hội duy nhất này.

Trận chiến với con Boss thường xảy ra trong một bản đồ riêng biệt, và có một số trận đánh boss cho phép người chơi rút lui khỏi cuộc chiến. Do đó, hầu hết người chơi sẽ làm như vậy nếu họ cảm thấy mọi thứ đang trở nên nguy hiểm. Tất nhiên, kẻ thù sẽ phục hồi tất cả HP bị mất của nó, vì vậy tốt nhất là không nên sử dụng lá bài tẩy và những thứ tương tự trước khi rút lui.

"Thực sự, họ không muốn những người chơi đến và đánh bại một dungeon mới được phát hiện như thế này chỉ trong một lần chinh phục."

"Ah, hầu như không ai có thể chinh phục được một dungeon chưa được khám phá như thế này này chỉ bằng một lần chinh phục."

"Sau đó, Momonga-san, tôi có hai câu hỏi. Có ai đánh mất những buff của mình trước khi họ tiến vào khu vực boss không? "

"Điều đó dường như không xảy ra."

"Tôi hiểu rồi ... vậy khi vào bên trong chúng ta liệu có thời gian để buff các thứ lên không?"

"Không có cơ hội để làm thế. Con boss xuất hiện và tấn công ngay lập tức. "

"Vậy là chúng ta sẽ chiến đấu mà không có kiến thức hay chuẩn bị gì sao? Điều này thật khó khăn. "

"Trận chiến dường như đã kết thúc trước khi nó bắt đầu."

"Ohhh! Bạn giống hệt anh ấy, Momonga-san! "

Câu nói kèm theo một tiếng cười khúc khích.

"Như vậy được rồi. Tấm sàn xếp chồng lên nhau khá cao so với chúng ta. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đội của chúng ta có thể làm điều đó. Phải không?

Tuyên bố của Bukubukuchagama được tất cả chấp thuận.

Với một tình cảm biết ơn, Momonga tuyên bố:

"Vậy thì, tôi sẽ cho những nhóm khác biết rằng party của chúng ta sẽ là những người cuối cùng đánh boss tầng."

"Cảm ơn bạn. Sau đây, còn một vấn đề nữa là chúng ta không biết gì về cách thức tấn công của đối phương ... Mặc dù chúng ta không gặp thứ gì khác ngoài undead ở tầng này, nhưng có thể con boss sẽ là một loại quái vật khác chứ không phải undead, phải chứ? Không, những dev thối tha chắc chắn sẽ làm một cái gì đó như thế."

"Vì chúng ta không có đủ thông tin về cuộc chiến này, chúng ta không thể lựa chọn những nguyên tố thích hợp ... vậy phải làm thế nào nếu không may chúng ta chọn một thứ gì đó có tầm ảnh hưởng rộng nhưng có tiềm năng thấp? Không có vấn đề gì, chúng ta sẽ không thể học được điều gì khi mà chưa chịu một hit. Thay vào đó, chúng ta cần phải lo lắng về việc trị số thù địch có thể bị reset ... "

"Chúng ta có thể sử dụng thức ăn để buff các chỉ số cơ bản của chúng ta. Hơi phiền cậu một chút nhưng có thể cho tôi kháng thêm một vài thuộc tính nữa được không? "

"Tôi sẽ không dùng những undead để gây thêm sát thương, nhưng khi thời điểm đến tôi sẽ sử dụng chúng để làm khiên thịt. Tôi sẽ không sử dụng chúng để tấn công. "

Mọi người lớn tiếng thảo luận về sự chuẩn bị của họ cho trận đánh này, và khi kết thúc, Momonga đã nhận được xác nhận rằng hai đội kia đã bắt đầu trận đánh tương ứng.

"Vậy - phải không?"

Bukubukuchagama bị đẩy lên phía trước đội, mỗi tay có một cái khiên.

Nhiều item ma thuật trôi lơ lửng bên trong thân hình màu hồng của cô ấy. Khi những slime được trang bị các item ma thuật - trừ các vật dụng cầm tay - chúng không được hiển thị bên ngoài, mà nằm trong cơ thể.

Ở Yggdrasil người ta có thể trang bị các đồ ma thuật trên các slot sau đây: đầu, mặt, cơ thể, ba đồ trang sức ngoại trừ nhẫn, đồ lót, cánh tay, bàn tay, nhẫn trái và phải, thắt lưng, chân và bàn chân. Thậm chí một bộ áo giáp đầy đủ chỉ được tính là slot cơ thể.

"Vậy thì, chúng ta tiến vào thôi. Chiến đấu với một trong 6 con boss tầng.

"Đừng chiến đấu ngay lập tức, hãy quan sát cách tấn công của kẻ thù trước. Tôi sẽ quản lý trị số thù địch của chúng ta, vì vậy hãy lắng nghe các hướng dẫn của tôi. Các bạn không cần tôi nói với bạn điều này, phải không? "

Năm biểu tượng cảm xúc "nụ cười xấu xa" là phản ứng của họ đối với sự khiêu khích của Bukubukuchagama.

Cho tới bây giờ họ đã chơi với nhau được một thời gian dài. Tất cả họ đều biết những gì họ có thể và không thể làm được.

Với Bukubukuchagama dẫn đầu, cả nhóm bước vào vòng tròn ma thuật.

Kết thúc dịch chuyển họ được đưa tới một căn phòng giống như một đấu trường. Các bức tường cao và cong thành một mái vòm. Kể từ lúc thấy ở đây có trần nhà, có lẽ họ sẽ không gặp bất cứ quái vật nào bất ngờ bay vào tấn công họ.

Tiếp theo, họ kiểm tra mặt đất dưới chân họ. Nó dường như chỉ có bụi bẩn thông thường, không có dấu hiệu của bẫy.

Tuy nhiên, họ không thể bất cẩn. Thay đổi địa hình là một thủ thuật phổ biến của các trận raid boss.

Họ cần chuẩn bị để ứng phó với bất cứ điều gì mà kẻ thù có thể làm. Nếu họ biết khả năng của kẻ thù ngay từ đầu, họ có thể thực hiện một vài cách để làm giảm các hành động của đối phương, hoặc thậm chí biến nó thành lợi thế của họ.

Người ta cũng có thể sử dụng phép thuật siêu cấp 'The Creation' để thay đổi địa hình sao cho có lợi thế cho họ, nhưng tất cả các phép thuật siêu cấp đều không thể tránh khỏi việc phải mất một khoản thời gian dài để hồi phục bất cứ khi nào họ sử dụng. Vì vậy, con bài siêu cấp ma pháp chỉ được sử dụng trong hoàn cảnh thật sự cần thiết.

Momonga và bạn bè quay đầu nhìn nhau, một vật thể khổng lồ giống như bức tượng Nio đang phẫn nộ đứng ở trung tâm căn phòng.

(TL Lưu ý: Nio là những chiến binh Nhật Bản bảo vệ Đức Phật.Giống như Myo-O, chúng rất khốc liệt)

Đó là một con boss đang đứng cao gần năm mét, với sáu cánh tay, trông giống như một Asura. Từ sự khéo léo tinh tế của áo giáp, họ có thể đoán rằng nó đang khoe khoang sức phòng thủ mạnh mẽ của mình.

(TL Lưu ý: Asura là những linh hồn trong Phật giáo)

Bốn trong sáu cánh tay của nó nắm giữ những vũ khí cận chiến - một thanh kiếm, một cái rìu, một ngọn giáo và một cái chùy, mỗi chiếc được bao phủ trong hào quang của lửa, băng, điện và axit. Hai tay còn lại của nó giữ một cây cung. Tất cả điều này gợi ý rằng nó là một kẻ tấn công vật lý với những đòn tấn công nguyên tố. Mặc dù nó không phải là undead, nó vẫn là một con boss ghê gớm, và nó tự tin vào khả năng chống chịu của mình. Chắc chắn nó không giống như một loại sinh vật có thể bị quật ngã bởi một đòn tấn công có thể gây ra cái chết ngay lập tức.

Có rất ít quái vật trong Yggdrasil có khả năng tấn công khác với những gì vẻ ngoài của nó gợi ý. Tuy nhiên, có rất nhiều kẻ thù mà những hành động của chúng không thể dự đoán được. Tuy nhiên, con boss này dường như là một trường hợp đặc biệt.

Hầu hết quái vật được tạo ra bởi các quy tắc tương tự được sử dụng để tạo ra nhân vật người chơi. Ngay cả phép thuật mà họ sử dụng cũng giống nhau. Các chỉ số cơ bản của họ trong phần thông tin - chẳng hạn như HP - cũng có tính chất tương tự.

Tại Yggdrasil, có chủ yếu có hai loại raid boss.

Vấn đề quan trọng trong việc thiết kế boss trong Yggdrasil là những người chơi sử dụng những phép thuật và kỹ năng giống những con boss, nhưng trong cuộc chiến raid boss, 30 người chơi sẽ chỉ phải đối mặt với một quái vật duy nhất. Ngay cả khi các chỉ số cơ bản đã được nâng cao, một con quái vật vẫn sẽ bị xóa sổ bởi sức đè của số lượng, điều đó có nghĩa là không có thách thức nào cả.

Vì vậy, hai cách thức chính để gặp con boss đã xuất hiện để giải quyết vấn đề này.

Đầu tiên là để cân bằng lực lượng giữa hai bên. Đôi khi những con boss sẽ xuất hiện cùng lũ tay sai, hoặc là con boss sẽ liên tục sinh ra những con quái vật. Trong cách tiếp cận này, ông chủ thường không mạnh. Trong một số trường hợp nó sẽ chỉ có lượng HP gấp nhiều lần một nhân vật người chơi.

Phương pháp khác là gửi một ông chủ duy nhất, được tạo ra với các dữ liệu khác nhau từ các nhân vật người chơi. Loại boss này thường có khả năng tạo ra nhiều rắc rối cho các nhóm đã gặp họ lần đầu tiên, và nó có thể sử dụng những khả năng liên tục

Đánh giá qua vẻ bề ngoài của con boss, rất có khả năng nó rơi vào loại thứ hai.

"Hỡi những kẻ dại dột đã thách thức chúng ta, các ngươi có biết rằng nhờ gỡ bỏ những thứ rằng buộc mà chúng ta đã trở lên mạnh mẽ hơn."

"... Chẳng có rằng buộc nào ở đây cả. Chúng ta đến đây!"

Bukubukuchagama nhảy lên. Cô đi vòng quanh con boss, di chuyển liên tục để không cho các cuộc tấn công đầu tiên của con boss đánh trúng bất kỳ ai ngoài mình.

Con boss đẩy thanh kiếm rực lửa lên, và một vòng tròn đỏ sẫm hình thành xung quanh chân Bukubukuchagama, cho thấy cô là mục tiêu tấn công của nó. Đường vòng tròn di chuyển theo những bước chân của cô, có vẻ như đây là một đòn đánh không thể né tránh được.

"[Solar Flare]."

Những ký tự trôi nổi trong không khí vì kỹ năng độc đáo của riêng con boss đã được kích hoạt, một phép thuật vốn không tồn tại trong danh sách phép thuật người chơi có thể sử dụng. Ngọn lửa bùng nổ sau tiếng nổ, tập trung hết vào Bukubukuchagama.

Con boss với nhiều kỹ năng độc nhất vô cùng khó xử lý. Điều này là do không có cách nào biết được loại tấn công hay ma thuật nào sẽ có hiệu quả. Không có thời gian để đánh giá con boss bằng các phép thử và sai lầm, tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là sử dụng tất cả các thủ thuật họ đã học được trong suốt thời gian làm game thủ.

Đánh giá qua thanh HP của Bukubukuchagama, thì cô ấy đã không bị thương nặng. Tuy nhiên, đó là vì đòn tấn công lấy mục tiêu là cô. Bỏ qua sức mạnh tấn công, Bukubukuchagama đã cho mọi người thấy sức đề kháng rất lớn đối với tất cả các đòn tấn công nguyên tố.

Mặc dù vậy, nếu con boss chỉ tập chung tấn công vào cô ấy, cô ấy có thể sẽ bị đập chết. Tất nhiên, những con quái vật bình thường không thể làm vậy, nhưng chắc chắn điều đó có thể xảy ra nếu đó là một con boss, những kẻ được sinh ra dành riêng cho những trận chiến solo. Rốt cuộc, chúng là những sinh vật đặc biệt mà không giống với một con quái vật thông thường. Vì vậy, thậm chí những vết thương nhẹ cũng không thể bỏ qua.

Do đó, Yamaiko nhanh chóng thực hiện phép chữa trị của cô.

Con boss bắt đầu đuổi theo Bukubukuchagama, trong lúc đó Momonga dần dần tiếp cận từ phía đối diện với con boss. Nó quất vào Bukubukuchagama bằng thanh kiếm khổng lồ của nó, nhưng cô khéo léo chặn hết các đòn đánh bằng lá chắn của mình.

Một người chơi hàng đầu là người không chỉ có thể làm chao đảo các cuộc tấn công của con boss mà không chịu tổn hại gì, mà còn đáp trả lại bằng một đòn phản công đặc biệt. Tuy nhiên, Bukubukuchagama không thể làm điều đó. Trong Ainz Ooal Gown, người duy nhất có thể là Touch Me. Anh ta là một người chơi siêu hạng có thể trở thành một tanker mặc dù anh ta là một chiến binh chuyền về tấn công.

Hai mũi tấn công tiến lên từ hai phía. Rồi giống như một dải cao su bị kéo dài đến giới hạn, họ tách ra, tiếp cận với con boss ngay lập tức.

"[Shadowbind], [Hobble]."

(TL lưu ý: 影 縫 い, 足 殺 し)

"[Razor Edge], [Rasetsu]."

(TL lưu ý: レ イ ザ エ ッ ジ, 羅剎)

Khi một hộp từ ngữ xuất hiện phía trên đầu, một vài lưỡi chém màu đen bay qua không khí. Đó là những đòn tấn công làm giảm tốc độ chạy và tốc độ di chuyển, và bây giờ khi con boss có thể đã bị suy yếu, kẻ tấn công vật lý Warrior Takemikazuchi sẽ đánh bại con boss.

Nhiều dấu gạch chéo xuất hiện trên thân của con boss, và Momonga nhìn thấy thanh HP của boss nhờ vào 'Life Essence' của anh ta. Nó đã chịu ít thiệt hại hơn so với dự kiến, giống như những điều nó đã nói, nó đã khiến cho họ công nhận rằng đây thực sự là một trận raid boss.

"[Arm Slice], [Headshot]."

(TL lưu ý: 腕 殺 し, 頭 殺 し)

"[Rasetsu], [Slash-Tất cả]."

(TL lưu ý: 羅剎, 四方 八方)

Có nhiều từ ngữ xuất hiện trên đầu họ hơn, và các cuộc tấn công của họ khi liên kết chặt chẽ với nhau đã làm suy yếu cơ thể của con boss.

Họ vẫn có thể trò chuyện thoải mái trong khi mạo hiểm, nhưng khi đối mặt với một con boss, họ không có thời gian để chơi đùa. Tuy nhiên, việc chiến đấu theo nhóm sẽ hỏng bét nếu họ không cho biết những người khác đang làm gì, vì vậy họ đã sử dụng các macro để tạo ra các hộp văn bản đó.

Cây chùy có những vòng axit giáng vào vị trí của Nishiki Enrai. Nhờ vào những điểm debuff đã gây ra, sự thù địch của con boss đã vượt lên trên khả năng điều khiển của Bukubukuchagama.

Mặc dù cú đánh mạnh giáng xuống vị trí an toàn, nhưng không có thiệt hại nào xuất hiện. Anh ta đã sử dụng một số kỹ năng của ninja.

"Kiểm tra lại sự thù địch của nó! Dừng tấn công! "

"R!"

"R!"

(TL Lưu ý: R ở đây được sử dụng như là một chữ viết tắt cho "roger", hoặc 了解 / ryokai trong JP)

Bukubukuchagama sử dụng lá chắn trên tay trái để bảo vệ mình, trong khi cô tấn công liên tục với cái bên phải.

Các hộp văn bản phía trên cô đã xuất hiện với các từ [Shield Attack], [Shield Stun] và [Mega Impact]. Điều này còn được gọi là Hate Combo, nhằm làm cho sự thù địch của con boss nhanh chóng hướng vào cô.

Sau đó là [Knight's Challenge]. Thông thường, chỉ số thù địch của con boss hướng vào ai đó tỷ lệ thuận với những thiệt hại mà nó nhận được, nhưng Bukubukuchagama chỉ gây ra được rất ít thiệt hại. Kết quả là, cô không thể nhanh chóng hướng sự thù địch của con boss vào mình, đó là lý do tại sao cô phải xóa đi nhược điểm đó bằng việc tăng vào các kỹ năng nhân đôi chỉ số thù địch.

Con boss một lần nữa nhắm mục tiêu vào Bukubukuchagama, và bắt đầu tấn công.

Hai mũi tiến công bắt đầu di chuyển và tấn công, trong khi Ulbert và Momonga sử dụng phép thuật của họ.

"[Boosted Magic - Magic Arrow]!"

"[Penetrate Magic - Slow]!"

Phép thuật cấp một của Ulbert sau khi được tăng cấp độ tạm thời, nó phóng về phía con boss rồi để lại một vết trắng.

Gây ra nhiều thiệt hại làm cho việc quản lý sự thù địch trở lên khó khăn, và sẽ rất khó kiểm soát được dòng chảy của trận đánh. Để không tạo ra quá nhiều chỉ số thù địch, anh ta đã quyết định sử dụng một phép thuật yếu.

Như thường lệ, Momonga đã sử dụng debuff. Bẻ gãy lớp phòng thủ của đối phương rất khó khăn, nhưng nếu tìm được cách liên kết những debuff với nhau, điều đó sẽ giúp đội của anh ấy rất nhiều.

Momonga thực hiện một phép thuật cấp 7, [Focus Magic], trên Ulbert. Buff này sẽ kết thúc sau khi Ulbert sử dụng phép thuật, phép đó sẽ tăng gấp đôi lượng DPS bình thường. Thêm vào đó, chỉ có duy nhất sự thù địch của con boss đến Ulbert bị tăng lên, vì vậy Bukubuchagama sẽ có một khoảng thời gian quản lý sự thù địch của con boss dễ dàng.

Bởi thế, Momonga đã có một chút thời gian để thư giãn. Trong khi chú ý đến hành động của con boss, anh trả lời Punitto Moe.

"Đây là một chút cân bằng, chúng tôi thậm chí vẫn chưa làm lượng máu của nó xuống đến 75%."

Các party bình thường sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để đánh bại một con boss. Vậy mà giờ vẫn chưa vượt qua được một phần tư lượng máu của con boss.

"Bạn có thể nhanh chóng đánh bại con boss đó một chút được không? Ba đội đã đánh bại các con boss của họ và tiến lên tầng thứ sáu- "

Momonga đã không chúc mừng Punitto Moe bởi vì anh có một cảm giác xấu về những gì tiếp theo.

"Họ chạy vào một lũ quái vật liên tục hồi sinh và hiện đang chiến đấu. Họ có thể phải chiến đấu cho đến khi mọi người chiến thắng và chinh phục xong tầng 6 ".

Cái quái gì đây?!

Momonga chống lại sự thôi thúc hét lên. Đây là một tình huống thảm khốc của những party đã dịch chuyển. Bị buộc phải chiến đấu với một số lượng quái vật lớn sau khi sử dụng MP và các kỹ năng hạn chế số lần sử dụng lên những con boss là một công việc khó khăn.

Cách làm chính xác để chinh phục những dungeon như thế này có lẽ là để tìm hiểu con boss nào mạnh mẽ hơn con boss nào, và theo thứ tự nào. Sau đó, các nhóm cùng tham gia vào cuộc chiến với những con boss và đánh bại chúng cùng một lúc.

Anh nguyền rủa các nhà phát triển thối xa trong trái tim mình. Họ thực sự ghét việc chinh phục chỉ bằng một lần đi rất nhiều? Không, chính vì có những cái bẫy như thế này mà việc chinh phục dungeon bằng một lần đi rất khó khăn.

"Vậy, xin hãy nhanh lên nhé!"

Sau khi chấm dứt [Message] với Punitto Moe, Momonga hét lên, "Hoàn thành nhanh!"

"R!"

Họ trả lời đồng thời, và không ai hỏi lý do tại sao.

"Uwah, tốn thời gian quá! Damn cash shop! "

"3000 yên! Không quá 3000 Yên rồi! Bọn dev thối tha chắc chắn làm điều này để bắt mọi người phải sử dụng cash shop! "

Khi Momonga nghe Nishiki Enrai và Warrior Takemikazuchi hét lên, anh cũng nghe Ulbert than thở một cách lặng lẽ, "Tôi cũng sẽ phải sử dụng vật phẩm bằng tiền mặt nữa ..."

Momonga có thể đồng cảm với anh ta. Ngay bây giờ, tốt nhất bạn nên đầu tư tối thiểu vào các khoản tiền mặt. Họ vẫn ở trong một đội và nếu không làm gì thì sẽ không thể giữ tất cả mọi người ở lại.

Mặc dù anh ta không biết loại item nào mà các mũi tấn công đã sử dụng, nhưng thanh máu của con boss đã giảm nhanh hơn trước. Do đó, con boss đã sử dụng một cách tấn công mới - nó giữ chiến rìu băng trên đầu.

"[Neptune Lightstorm]."

Hơi lạnh thoát ra từ rìu tạo thành một quả cầu màu hơi xanh trên đầu của con boss.

Đây phải là một cuộc tấn công siêu mạnh. Với ý nghĩ đó, Momonga ngay lập tức chạy đến bên Yamaiko. Những tia laser phóng theo mọi hướng từ quả cầu xanh trắng. Mặc dù hầu hết các chùm tia dường như bay một cách ngẫu nhiên, nhưng một số dường như theo một khuôn mẫu cụ thể. Tất nhiên, không thể nói được mô hình đó là gì trong cuộc chạm chán đầu tiên.

Momonga bị trúng một tia sáng, nhưng anh ta đã không bị thương. Đúng như dự đoán, đòn tấn công đó là một đòn tấn công bằng nguyên tố băng. Vì anh ấy không bị ảnh hưởng bởi nó, nên anh ấy cũng không phải chịu những tác động tiêu cực hay sát thương. Tuy nhiên-

"[Haste]."

Momonga loại bỏ phép thuật bị yểm lên các mũi tấn công.

Ba đội tiên phong bị dính hiệu ứng làm chậm, họ bị dính hiệu ứng ấy vì họ đã bị đánh trúng bởi laser. Nếu trong trường hợp này, anh có thể chống lại nó bằng phép thuật phù hợp để đề kháng. Ở cấp độ này, người ta có thể loại bỏ rất nhiều các cuộc tấn công kèm nguyên tố và hiệu ứng debuff bằng các yếu tố bẩm sinh hoặc khả năng đề kháng, nhưng không thể loại bỏ tất cả các sai sót trong một nhân vật. Những vấn đề phát sinh sau đó đã trở thành điểm yếu của người chơi.

Trong tất cả mọi trường hợp, những người tiên phong tự họ trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Slow bởi vì họ tin tưởng vào Momonga sẽ loại bỏ chúng giúp mình. Momonga hướng về phía họ và nhanh chóng giải hiệu ứng. Đây là ý nghĩa thực sự của làm việc theo nhóm.

Giống như nó thấy rằng họ đã vô hiệu hóa hiệu ứng đó, con boss nhanh chóng bắt đầu một đợt tấn công khác.

Khoảng cách thu hẹp giữa các lần sử dụng kỹ năng là dấu hiệu cho thấy con boss đang bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận chiến.

"[Venus Monsoon]."

Những đám mây đậm đặc xuất hiện trên đầu con boss, che khuất chiến trường. Con boss đưa chiếc chùy có hiệu ứng ăn mòn ra. Có vẻ như nó sẽ gọi mưa axit.

"[Shark Cyclone]."

Một cơn bão khổng lồ điên cuồng tạo thành xung quanh Momonga khi anh sử dụng phép thuật của mình, nhưng nó không thể phá hủy những đám mây tập trung trên cao.

"Chết tiệt!"

Momonga lẩm bẩm câu "Lũ nhà phát triển thối tha" nhiều lần, cho đến khi nó trở thành một loại thần chú.

Nếu con boss sử dụng phép thuật năm trong hệ thống phép thuật của người chơi, có lẽ bằng một cách nào đó anh có thể phá tan nó. Tuy nhiên, nếu đó là một kỹ năng đặc thù của riêng con boss, tất cả những gì anh có thể làm là đoán.

Lần này, sự suy đoán của anh đã sai.

Anh nên sử dụng một phép thuật phòng thủ, nhưng đã quá muộn. Đây không phải là loại đối thủ sẽ rộng lượng cho anh thời gian sử dụng phép thuật thứ 2.

Một cơn mưa bão lấp đầy tầm nhìn của mọi người. Nó khiến họ nghĩ đến mưa axit trong thế giới thực. Tuy nhiên, vì đây là một trận đấu, mưa đã biến mất ngay lập tức. Các vũng nước để lại trên mặt đất không gây ra bất kỳ DOTs nào (thiệt hại trên các hiệu ứng thời gian).

Đây là một cuộc tấn công nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên. Kể từ khi anh có kháng acid, anh đã không phải hứng chịu nhiều thiệt hại. Tất nhiên, độ bền của thiết bị sẽ bị giảm, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Đây có thể là một kiểu tấn công gây ra hiệu ứng đặc biệt nếu Slow debuff lúc trước vẫn còn tác dụng.

Yamaiko chạy đến chỗ anh, và khi anh chạm vào cô, một hộp văn bản với những từ [Greater Lethal] xuất hiện. Đây là một phép thuật gây sát thương bằng cách sử dụng năng lượng tiêu cực, nhưng nó có tác dụng ngược lại đối với Momonga.

Momonga cũng có khả năng truyền năng lượng tiêu cực bằng cách chạm vào, nhưng nó không thể chữa lành cho những undead khác. Rõ ràng nó có thể chữa lành cho undead bằng cách chạm vào trong tuần đầu tiên của trò chơi, nhưng nó đã được vá ngay lập tức. Ánh sáng hy vọng chiếu xuống người undead sử dụng ma thuật đã bị tống ra, như thể nó chỉ là một giấc mơ.

"Cảm ơn!"

"Không có gì."

Yamaiko dùng phép chữa bệnh lên những người đang trực tiếp chiến đấu, thanh máu của họ đã giảm gần một nửa. Bukubukuchagama vẫn còn rất năng động, do đó phép của cô chỉ tập trung vào hai người kia.

Con boss cầm cây thương sấm sét lên.

Bởi vì thanh máu của nó đã bị kéo xuống rất nhanh, sự chậm trễ giữa mỗi cuộc tấn công bây giờ là rất ngắn. Có những điều tốt và xấu trong tình huống này, nhưng kể từ khi Bukubukuchagama im lặng, nó ngụ ý rằng mọi thứ vẫn ổn.

Đánh giá bằng vũ khí mà con boss vừa đưa ra, rất có thể tiếp theo là một số cuộc tấn công mang thuộc tính sét. Nếu là trường hợp đó-

"Yamaiko-san! Ulbert-san! Phía trước!"

Không có thời gian để chờ phản ứng của họ. Momonga dùng phép thuật [Greater Teleportation]. Điểm đến của anh là bầu trời. Tầm nhìn trong đôi mắt anh lập tức thay đổi khi sử dụng dịch chuyển-

"[Jupiter Tempest]."

-Những dòng sét trắng chói lóa chạy dọc mặt đất. Một phép thuật [Fly] đơn giản sẽ không cho phép họ có thể né tránh nó đúng lúc.

Bình thường, bay lên là một động thái tồi tệ. Tuy nhiên, Momonga đã chọn dịch chuyển lên trên vì cuộc tấn công trước đó của con boss xuất hiện từ phía trên. Anh ta đoán rằng sẽ không có hai cuộc tấn công liên tiếp từ trên trời rơi xuống.

Anh ấy đã rất may mắn.

"Đi xuống thôi."

"Okay!"

Họ có cùng một mối lo lắng. Xét cho cùng, có một khả năng khá cao cuộc tấn công tiếp theo sẽ gây tổn hại nặng nề cho bất cứ ai vẫn còn trong không khí. Tất nhiên, anh khá lo lắng̉ về việc cơ thể sẽ bị tổn thương nếu chạm xuống mặt đất trong tình trạng rơi tự do, nên anh đã sử dụng phép thuật [Fly] lên cơ thể mình để trở lại mặt đất. Khi đã ở mặt đất, anh không quên việc hủy bỏ phép thuật. Sự thật là, sử dụng [Fly] trong chiến đấu khá khó khăn, chỉ có một vài người có khả năng đó.

Tuy nhiên, nếu trong trận chiến này anh chỉ cần những kế hoạch đơn giản, thì anh có thể thiết lập để câu thần chú tự động di chuyển để chiến đấu trong không khí. Việc đáp xuống mặt đất sẽ trở lên đặc biệt dễ dàng.

Khi con boss đung đưa vũ khí của nó, sóng xung kích nó tạo ra trải rộng ra khắp khu vực xung quanh. Tuy nhiên, chỉ có Bukubukuchagama bị thương. Đánh giá bằng hộp văn bản của họ, hai người tấn công chủ lực đã sử dụng một số kỹ năng để hóa giải sát thương từ đòn đó và tiếp tục cuộc tấn công.

Khi Momonga, Ulbert và Yamaiko xuống tới mặt đất, con boss nâng cả bốn món vũ khí của minh lên và sử dụng một kỹ năng.

"[Great Ore of Mercury]."

Có vẻ như con boss vừa sử dụng một buff lên chính nó.

"Trận chiến này thật khó khăn!"

Giọng nói đó thuộc về Warrior Takemikazuchi. Lượng sát thương anh có thể gây ra đã giảm xuống còn 1/10 so với bình thường.

"Meteoric Turtle!" Bukubukuchagama hét lên, đó là cái tên họ đặt cho một con boss mà họ đã đánh bại trong quá khứ. Momonga ngay lập tức hiểu ý nghĩa của những từ đó. Con quái vật với tên gọi The Meteoric Turtle sẽ làm một động thái để tăng cường khả năng phòng thủ của nó, sau đó bay lên trời trước khi lao xuống giống như một ngôi sao băng, gây một lượng sát thương lớn cho tất cả những người trong khu vực chịu tác động.

Các biện pháp để đối phó với đòn tấn công này là: làm mất thăng bằng của con boss và phá vỡ thế phòng thủ của nó, bay lên bầu trời để giảm đi một nửa lượng sát thương phải gánh chịu, hoặc liên tục sử dụng phép thuật phòng thủ hoặc những kỹ năng giúp chống chịu trước đợt tấn công.

Warrior Takemikazuchi và Nishiki Enrai bắt đầu sử dụng kỹ năng phá vỡ thăng bằng của con boss, Momonga và những người khác phối hợp với họ bằng cách sử dụng những kỹ năng gây hiệu ứng xấu lên con boss.

Sự tức giận của con boss tan biến trong không khí - khoảng 15 giây sau, con boss đung đưa vũ khí của nó, như thể nó quên mất việc tấn công trong lúc sức phòng thủ của nó tăng lên. Cảm giác nhẹ nhõm khi thành công trong việc làm gián đoạn đòn công của con boss đã bị thay thế bởi áp lực khi họ nhận ra con boss sẽ làm gì tiếp theo qua cách di chuyển của nó.

"[Lunar Sword]."

Áp suất đến từ đòn tấn công biến thành một làn sóng xung kích khổng lồ lan tỏa trong không khí. Không có gì khác biệt dù là trên bầu trời hay trên mặt đất, không thứ gì có thể trốn thoát.

"[Wall of Jericho]."

Bukubukuchagama sử dụng kỹ năng phòng thủ phạm vi rộng của mình để trở thành một bức tường mà mọi người có thể trốn ở phía sau. Mặc dù vậy, cô vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Không rõ liệu việc làm mất thăng bằng của con boss có giúp cho họ phải chịu ít thiệt hại hơn hay không, hay lượng sát thương sẽ được phân phối đều cho các thành viên trong nhóm, hay họ sẽ vẫn phải chịu toàn bộ sát thương bởi vì đây là cuộc tấn công không thể tránh khỏi.

Khi anh đang được hồi máu, Momonga mở bảng điều khiển và nhìn qua các phép thuật của mình, đồng thời xem xét việc làm thế nào để đối phó với những đòn tấn công như lúc nãy. Lúc này con boss đã mất khá nhiều HP, cách thức công của nó đã trở nên dữ dằn hơn trước. Khả năng cao nó sẽ sử dụng những cuộc tấn công như thế nhiều lần nữa.

Mặc dù, HP của con boss vẫn đang giảm dần. Do con boss có lượng HP cao bất thường, nên nhiệm vụ của những kẻ tấn công là phải tăng lượng sát thương gây ra thêm nữa.

Đột nhiên, con boss đưa cây cung của minh hướng lên bầu trời rồi kéo dây cung. Không có cách nào để biết được đòn tấn công của nó là gì vì nó vẫn chưa sử dụng cung và mũi tên của mình từ đầu đến giờ. Họ đã cản trở nó càng nhiều càng tốt, và để cho những người phụ trách tuyến sau bảo vệ những mục tiêu con boss nhắm tới.

Mình có nên kiểm tra nguyên tố của cây cung đó không? Momonga nghĩ khi anh tặc lưỡi.

"[Saturn Meteor]."

Con boss bắn một mũi tên. Mũi tên bay đến trần nhà, và một khoảng trống màu đen rực rỡ xuất hiện - khoảng trống trong không gian - khoảng trống nuốt chửng mũi tên mà không để lại dấu vết gì.

Khoảng trống bất ngờ mở rộng ra bao trùm toàn bộ chiến trường. Có vẻ như phạm vi của cuộc tấn công này sẽ lớn như lần trước.

Momonga ngay lập tức chọn [Wall of Skeleton] từ bảng điều khiển, triển khai nó ở trên đầu mình như một chiếc ô.

"Momonga, để tôi vào!"

Ulbert, một chuyên gia tấn công, phải bảo toàn tối đa lượng MP của mình. Vì vậy, anh chạy vào. Yamaiko cũng làm tương tự như vậy.

"[Field of Force]."

"[Sanctuary Protection]."

Khi Yamaiko tạo ra một lớp bảo vệ, Momonga sử dụng thêm một phép phòng thủ khác. Họ làm điều này bởi vì họ không biết cuộc tấn công nào sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay lúc đó, một tiếng rít lên vang lên trong không trung, và vô số thiên thạch bay trong không khí nhắm vào họ.

Tác động ban đầu đã phá vỡ [Wall of Skeleton] dù đã được tăng cường bởi [Sanctuary Protection]. Sau đó, sóng xung kích phá vỡ [Field of Force] và gây sát thương lên Momonga, nhiều hơn so với [Lunar Sword] trước đó. Thanh HP chưa bị tổn hại trước đây đã biến mất một nửa ngay lập tức.

Tuy nhiên, đó là sự kết thúc của cuộc tấn công, và Momonga vẫn còn sống. Không ai chết cả, và Bukubukuchagama vẫn còn hơn một nửa lượng HP.

Nếu người chống chịu vẫn ổn, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Yamaiko sử dụng một kỹ năng mạnh mẽ để hồi phục HP của mọi người một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này không bao gồm Momonga, vì các phương pháp hồi phục thông thường không có tác dụng với anh ấy.

Thêm vào đó, kỹ năng mạnh mẽ của Yamaiko có thể hồi phục cho nhiều mục tiêu hơn nữa, tuy nhiên nó không có lợi ích gì cho Momonga cả.

Nếu Momonga chịu thêm một đòn tấn công như vừa nãy của con boss, anh sẽ chết. Do đó, Momonga theo dõi các hành động của con boss trong lúc chế tạo Death Knight và để nó trong trạng thái sẵn sang đợi lệnh. Nếu con boss tấn công người có HP thấp nhất là Momonga, anh sẽ sử dụng Death Knight làm lá chắn.

"Tôi sẽ hồi HP cho cậu, Momonga-san!"

Sau khi hồi phục cho tất cả mọi người, Yamaiko thông báo kế hoạch hành động tiếp theo của mình cho những người tiên phong và sau đó sử dụng [Greater Lethal] lên Momonga. Trong lúc Momonga đang hồi phục, những người ở phía trước đã ngừng tấn công và có những lập lên những lớp phòng thủ, chữa lành vết thương bằng thuốc. Điều này khiến họ không làm phức tạp thêm việc quản lý chỉ số thù hận của con boss.

Tất cả các vũ khí mà con boss nắm giữ đều bay lên không trung, quay quanh nó.

Với những biểu hiện đặc biệt này, không còn nghi ngờ gì nữa về việc nó đang chuẩn bị cho một cái gì đó rất lớn.

"Nghĩ đến những việc các ngươi đã làm cho nó đến bây giờ! Có vẻ như ta đã đánh giá thấp các ngươi! Trong trường hợp đó! Hãy xuất hiện đi, các tay sai của ta! "

Những vũ khí trôi nổi trong không khí tự động sắp xếp thành các điểm của một ngôi sao năm cánh, và sau đó tự lao mình xuống đất. Năm quái vật xuất hiện từ những điểm đó.

Cấp 87: Hỏa khởi nguyên.

Cấp 87: Thủy khởi nguyên.

Cấp 87: Không khí khởi nguyên.

Cấp 87: Đất khởi nguyên.

Cấp 90: Tinh tú khởi nguyên.

Mỗi con trong số chúng đều có cùng kích cỡ với con boss, và chúng là những con quái vật có cấp độ ngang tầm với Momonga và những người khác.

Sáu con quái vật đó, bao gồm cả con boss, chắc chắn sẽ xé nát nhóm này dễ dàng như xé một tờ giấy.

Momonga cười.

Anh không mong chờ con boss sẽ mạnh mẽ như thế này.

Chúng ta có thể đã mắc sai lầm. Con boss thuộc loại này là loại sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi kết thúc.

"Liệu những con boss mới xuất hiện này có mạnh mẽ không? Nếu là trường hợp đó... thì chúng ta đã đưa ra quyết định đúng. "

Như thể trả lời câu mà Momonga đang lẩm bẩm, tiếng của một người đàn ông vang lên:

"Gầm lên, hỡi những bí mật của ta! Giáng xuống đây những thiên tai mạnh nhất! Hãy khiến cho những giọt nước mắt của tuyệt vọng và hối tiếc rơi xuống! - [Grand Catastrophe]! "

Những lời nói này, hoàn toàn không giống với phong cách thông thường của anh ấy - tình cờ, lời mở đầu cho mỗi lần gọi tên phép thuật lại khác nhau - đây là sự trần trụi trong linh hồn của anh ấy.

Khi Ulbert Alain Odle làm chủ được class World Disaster, anh đã có được sức mạnh này, sức mạnh vượt xa khả năng của những phép thuật siêu cấp. Đó là một nước cờ cuối cùng mà yêu cầu đến 60% lượng MP của anh ấy.

Mỗi một chiếc lá trên cây thế giới rụng xuống đều mang ý chí trả thù của riêng chúng, và bây giờ những lời nguyện đó đã được thực thể hóa thành một thứ hiện hữu. Năng lượng hủy diệt thuần túy tràn đầy khắp chiến trường.

Năm con quái vật nguyên tố vừa được triệu hồi, với lượng HP đầy ắp, ngay lập tức bị tiêu diệt. Bản thân con boss thì bị mất một lượng HP đáng báo động.

Đồng thời, Ulbert chạy về phía con boss.

Nhờ vào chỉ số thù địch [Grand Catastrophe] tạo ra, con boss không ngừng tấn công cho đến khi nó chạm được vào Ulbert ít nhất một lần.

Giống như vị trí trong trận chiến của họ hoán đổi, Bukubukuchagama chạy về phía sau.

Trong thời điểm mà Ulbert sắp bị hạ gục bởi con boss, Bukubukuchagama - người vừa chạy đến phía sau - ngay lập tức hoán đổi vị trí với anh ta.

Một hộp văn bản viết từ [Transposition] xuất hiện từ Bukubukuchagama, và rồi biến mất.

Các vũ khí của con boss trở lại tay của nó.

Có thể con boss sẽ mất khả năng sử dụng những nguyên tố tương ứng với những con quái vừa được triệu hồi trên chiến trường. Trong trường hợp đó, có lẽ tốt hơn hết là giữ cho các con quái triệu hồi sống - có thể là hai con trong số chúng, một con từ vũ khí tay trái và một con từ vũ khí tay phải, nhưng dĩ nhiên họ không thể biết điều đó trong lần gặp đầu tiên.

"[Solar Flare]."

Con boss thoát khỏi sự chi phối của Bukubukuchagama ngay trong lần di chuyển đầu tiên.

"Tất cả mọi người! Mau giết nó một cách nhanh chông đi! Nó bắt đầu quay vòng các vũ khí một lần nữa kìa! "Bukubukuchagama hét lên.

Lúc này Ulbert đã sử dụng đòn tấn công cực mạnh của mình, họ không thể đánh bại được các con quái được triệu hồi một cách nhanh chóng nếu kẻ thù triệu hồi chúng lần nữa. Nói cách khác, họ sẽ bị đánh bại. Vì vậy, họ phải nhanh chóng hạ nó trước khi nó sử dụng kỹ năng.

Hiện tại không còn lý do để giữ lại thứ gì nữa.

"[Triplet Maximize Magic - Reality Slash]!"

Momonga có thể cảm thấy con boss đang quay về phía mình khi mà trị số thù địch của nó đối với anh tăng lên. Hoặc đúng hơn, điều đó đã được dự đoán sau khi đánh nó với ba phép thuật tấn công cấp 10 tối thượng cùng một lúc.

Con boss ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, nhưng việc đó chinh xác như những gì Bukubukuchagama đã dự đoán. Nó sẽ tấn công người vừa tấn công nó là một điều hết sức tự nhiên.

Bằng chứng của việc này là Bukubukuchagama đã không vội vã chạy về phía Momonga, mà đứng sử dụng lại một buff vừa hết hiệu lực lên mình. Điều này là do cô tin chắc rằng Momonga có thể giải quyết vấn đề đó và phản ứng như một người chơi kỳ cựu.

"Death Knight!"

Anh gửi một lệnh cho Death Knight qua một macro. Death Knight gào lên, và thu hút hết sự thù địch mà Momonga phải hứng chịu.

Đồng thời, theo mệnh lệnh được đưa ra, Death Knight chạy về phía Bukubukuchagama.

Con boss dừng lại, và nhắm vào Death Knight đang chạy đến.

Đòn tấn công của nó lao thẳng xuống Death Knight.

Không cần phải nói điều gì cả với sự chênh lệch về cấp độ, Death Knight nên bị phá hủy ngay lập tức.

Đó là điều nên xảy ra nếu một con quái cấp 90 tấn công vào đối thủ ở cấp độ 35, trừ khi kẻ tấn công kiềm chế sức mạnh của đòn đánh lại. Tuy nhiên, kỹ năng của Death Knight đã được kích hoạt. Nó đã nhận trọn đòn đánh đó và sống sót với 1 HP còn lại, và tiếp tục chạy về phía người tiên phong. Hay đúng hơn, nó đã cố gắng để chạy - đòn tiếp theo của con boss đã phá hủy Death Knight.

Tuy nhiên, nó đã hoàn thành mục đích của mình.

"Cậu đã làm rất tốt rồi, Death Knight-kun! Bây giờ đến lượt tôi, hãy xem đây con boss khốn khiếp kia! "

Bukubukuchagama nâng những cánh tay nhầy nhụa của cô lên, có lẽ cô cố gắng để con boss nhắm mục tiêu vào minh Cô ấy đã có kế hoạch để con boss thay vì nhắm mục tiêu vào những người khác thì làm cho nó nhắm vào mình.

Tất cả những nước đi trong trận chiến đều đã được Momonga, một người có kinh nghiệm lên kế hoạch.

"Tiêu diệt nó!"

"R!"

"R!"

Con boss nâng cái rìu thuộc tính băng của nó lên, và sử dụng [Neptune Lightstorm], kỹ năng mà Momonga đã từng có kinh nghiệm trải qua lúc trước. Anh bảo vệ những người tuyến sau bằng chính cơ thể của mình, rồi hóa giải những hiệu ứng bất lợi do đòn tấn công gây ra gần như ngay lập tức.

Đây là lúc con boss bắt đầu tấn công nghiêm túc.

Cho đến nay, con boss mới chỉ đánh theo kiểu sử dụng vài kỹ năng kết với hợp với những đòn tấn công đơn giản. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, nó đã được sử dụng tất cả các kỹ năng của mình trở lại.

Có phải do HP bị kéo xuống thấp không?

Điều đó mang ý nghĩa là nó sẽ triệu hồi Primal Elementals sau mỗi lần sử dụng mỗi kỹ năng. Nói cách khác, chúng đã hết thời gian.

Liệu chúng ta có thể kéo HP nó xuống đủ nhanh để kết thúc trận đấu không?

Mặc dù lo lắng ngày càng gia tăng, Momonga vẫn sử dụng bộ điều khiển của mình một cách nhanh chóng và chính xác. Đây là những ý nghĩa trong câu nói họ hay nói "nếu như những người phụ trách tuyến trước được ví như những người đang tham gia đại hội thể thao thì những người tuyến sau được ví như những người đang đứng trên sân khấu và biểu diễn nghệ thuật."

Một sai lầm đơn giản sẽ làm gián đoạn nhịp điệu của anh.

Momonga rên rỉ khi nghĩ đến các cuộc tấn công của con boss và theo dõi các chuyển động của nó. Họ có thể không thể đánh bại nó kịp thời.

Tuy nhiên-

"-Làm thế nào giờ? Chúng ta có thể giết chết nó chỉ bằng một lần tấn công không? "

"Tôi ở trong phạm vi có thể tấn công rồi! Chúng ta có thể làm được! Tất cả mọi người, hãy cho nó thấy Bright King Combo của chúng ta! "

"Ohhh! Tôi sẽ để nó cho bạn. "

"Roger! Vậy tôi bắt đầu đây! [Sacrifice]!"

Con boss tấn công Bukubukuchagama, người đang dang rộng hai cánh tay của mình ra. Bukubukuchagama đã nhận phải một lượng lớn sát thương đến từ con boss, bất chấp khả năng phòng thủ của cô rất cao. Đồng thời, một lớp sương mù màu đen bao phủ lên người con boss.

Sau đó, Bukubukuchagama kích hoạt kỹ năng [Aegis]. Việc hồi HP nên là công việc của Yamaiko, nhưng họ không còn thời gian để làm việc đó nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là giảm thiểu sát thương nhận phải và cố gắng vượt qua trận chiến này với lượng HP hiện tại của cô.

Momonga dùng một phép thuật, mục tiêu của nó là Nishiki Enrai.

"[Conflict Karma]!"

Yamaiko dõi theo Momonga khi anh ấy dùng một phép cường hóa, sau đó nghiền nát món đồ mua bằng tiền mặt có hình dạng chiếc đồng hồ cát trong tay, phép thuật siêu cấp của cô được kích hoạt ngay lập tức.

"[Judgement of Osiris]!"

(TL Lưu ý: chữ kanji đọc オ シ リ ス の 裁 き / phán quyết của Osiris, furigana là ペ ル ト エ ム ヘ ル ウ / Prt M Hrw, một phần của tên của Ai Cập Sách của Dead.)

Một cái cân xuất hiện trên đầu của tất cả mọi người trên chiến trường.

Một bên cân là một trái tim, và bên kia là một cái lông.

Yamaiko, Nishiki Enrai và Warrior Takemikazuchi cái cân trên đầu họ nghiêng về bên chiếc lông. Ngược lại, Momonga, Ulbert, Bukubukuchagama, và con boss cái cân trên đầu họ nghiêng về phía trái tim. Trong một khoảnh khắc. những trái tim trên những chiếc cân nghiêng về phía trái tim bị một con thú bỗng dưng xuất hiện và nuốt mất.

Momonga không phải chịu bất cứ sát thương nào cả.

Tuy nhiên, trị giá karma của anh giảm mạnh, trong một khoảnh khắc trị giá karma của anh bị trừ mất 1000.

Siêu cấp ma pháp này hoạt động bằng cách tác động vào trị giá karma - nó làm giảm trị giá tiêu cực và tăng mạnh trị giá tích cực.

Trị giá karma ảnh hưởng đến lượng sát thương gây ra bởi một số phép thuật và kỹ năng nhất định. Lý do Yamaiko sử dụng phép thuật này mà không nói gì - vì nó tăng cường hiệu ứng của combo dựa vào sự mất cân bằng tri giá karma.

Warrior Takemikazuchi mỉm cười khi anh bắt đầu Combo.

"Đến lượt tôi! [Acalanatha]! [Fudo Kensaku]! "

Một dạng của The Immovable One, Fudo Myo-o, xuất hiện phía sau Warrior Takemikazuchi, nó tạo ra một sợi dây trên bàn tay nó.

Đòn tấn công đầu tiên của Bright King Combo, [Acalanatha], chiêu này bao hàm hai loại sát thương bên trong. Đầu tiên, [Kurikara Sword], kỹ năng này sẽ gây ra sát thương dựa vào sự chênh lệch trị số karma, sát thương của đòn này khi đánh vào mục tiêu có trị số karma càng thấp sẽ được tăng mạnh nếu trị số karma của người sử dụng càng cao. Nếu không có biện pháp đối phó thích hợp, nó sẽ gây tử vong ngay lập tức. Thứ hai là [Fudo Kensaku], làm giảm khả năng né tránh của những đối thủ có trị giá karma tiêu cực. HIệu ứng này tỷ lệ thuận với lượng trị giá karma tiêu cực mà mục tiêu của nó có.

Có lẽ trị giá karma tiêu cực của con boss chưa bao giờ cao đến thế, nhưng kỹ năng của Bukubukuchagama chắc chắn về điều đó.

Sự hy sinh của Bukubukuchagama đã làm giảm đáng kể sức mạnh phòng thủ của nhóm, nhưng đổi lại trị giá karma của nhóm đã được giảm đến mức tối thiểu. Và sau đó, phép siêu cấp của Yamaiko còn hạ nó xuống thấp hơn nữa.

"[Trailokyavijayarāja]!"

Conqueror of Three Planes, Gozanze Myo-o xuất hiện phía sau anh liền chạy tới chỗ con boss vượt qua cây thương của nó.

"[Yamāntaka]!"

Sau đó, Defeater of Death, Daiitoku Myo-o, dáng mạnh một đòn vào người con boss bằng cái chày của nó.

"[Kundali]!"

Dispenser of Heavenly Nectar, Gundari Myo-O giải phóng một con rắn ra khỏi bàn tay, nó đột nhiên hóa to lên và cuộn tròn quanh con boss, và khóa chặt con boss lại một chỗ. Nếu điều này không được thực hiện, con boss có thể trì hoãn các cuộc tấn công và trốn thoát.

"[Vajrayaksa]!"

Devourer of Demons, Kongo-Yasha Myo-O, tấn công con boss bằng thanh kiếm hệ lôi của nó.

Tại thời điểm con boss không thể né tránh được nữa, năm Wisdom Kings vây xung quanh nó. Năm người như một, chúng giơ bàn tay của mình vào cùng một mục tiêu.

Con boss sẽ không thể di chuyển nếu trị giá karma tiêu cực của nó quá cao.

"Ossha!"

Trong khoảnh khắc đó Nishiki Enrai rút vũ khí của mình ra.

Đây là lá bài tẩy của anh ấy, Susanoo. Đó là một loại vũ khí dài trên ba mét, và do các điểm yếu khác nhau của vũ khí, động tác của nó rất chậm. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng khi đối phương của anh không thể di chuyển. Có lẽ đó là một lỗ hổng trong hệ thống, hoặc một quyết định có chủ ý bởi các nhà phát triển, nhưng sức mạnh tấn công của người ninja tuyệt vời này thậm chí đã vượt xa một sự tồn tại đặc biệt như con boss này.

Ngay khi mà lưỡi dao di chuyển chậm chạm vào đầu con boss, một loạt đáng sợ những con số thiệt hại trông giống như chúng phát từ một đòn tấn công có nhiều lớp kỹ năng.

Momonga không thể không mỉm cười khi nhìn thấy lượng HP của con boss bị tụt nhanh chóng.

Và sau đó-

-Các vết nứt xuất hiện khắp cơ thể của con boss.

Ánh sáng tràn ra từ giữa những vết nứt, tiếp theo là một vụ nổ lớn.

Momonga bị choáng váng trong giây lát, và niềm vui tràn ngập trong trái tim khiến anh khóc.

Đây có thể là một trò chơi, nhưng vui mừng khi vượt qua được một khó khăn to lớn rất phổ biến. Anh cũng không phải là người vui mừng duy nhất. Các thành viên khác trong nhóm, những người đã cùng anh chinh phục dungeon này, cũng đang phát ra những tiếng hoan hô.

Một quả cầu xuất hiện và trôi nổi ở nơi từng là con boss. Nó không giống như một tinh thể dữ liệu, cũng không giống với một vật phẩm. Họ phải cầm nó và đưa nhóm lên tầng 6. Momonga muốn lấy nó, nhưng anh nghĩa liệu mình có phù hợp để làm điều đó, vì anh dường như đã không đóng góp nhiều?

"Momonga-san, con boss bỏ lại một vật."

"Trong trường hợp này, hai người tấn công nên ..."

"Momonga-san, không phải thế," Bukubukuchagama nói.

"Trận chiến có thể kết thúc như thế này bởi vì mọi người đã làm những gì mình có thể làm làm. Những người tấn công có nhiệm vụ gây sát thương cho con boss. Những người chống chịu thì kiểm soát sự thù địch và hướng các cuộc tấn công của con boss về phía mình. Những người hồi phục thì làm nhiệm vụ hồi phục HP cho nhóm. Và tất nhiên, Momonga là người sử dụng buff và debuff, hướng dẫn dòng chảy của trận đánh. "

Cô thở hổn hển, và hít một hơi.

"Vì vậy, tất cả mọi người đều có đóng góp trong vai trò của họ!"

Một cái gì đó như những dòng chữ mang ý nghĩa "Như những gì cô ấy nói" đến từ hướng của Yamaiko.

"Momonga-san, cậu đã sử dụng nhiều cách để bảo vệ chúng tôi, phải chứ? Không phải chỉ có những người tuyến trước là chiến đấu trong cuộc chiến này, hai người có đồng ý không? "

"Cậu nói đúng, Yamaiko-san. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi có ai đó nói tôi đã tỏa sáng trong trận chiến này. Chúng ta chỉ là những người đứng phía sau lưng để bảo vệ phía sau và để họ tập trung vào tấn công. "

"Yup, yup. Tới đi nào, lấy nó đi, Momonga-san. Không phải bạn nói chúng ta đang vội sao? "

Nishiki Enrai thúc giục Momonga sau khi chiến binh Takemikazuchi phát biểu.

Không có biểu hiện khuôn mặt ở Yggdrasil. Tuy nhiên, Suzuki Satoru biết rằng những người bạn của anh ấy đang mỉm cười hạnh phúc.

"-Cảm ơn mọi người! Tuy nhiên, đừng làm tôi cảm thấy ngại chứ! "

Với điều đó, Momonga vươn cánh tay của mình về phía quả cầu đang trôi nổi - và chạm vào nó.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như biến mất.

Sau một khoảng thời gian, thị lực của anh mới trở lại một lần nữa, anh đang ở trong một khoảng không gian được rộng mở, hoàn toàn khác với khu vực trước đó. Trông nó giống như là những tàn tích. Họ dường như ở một vị trí hơi cao, đỉnh của chiến cầu thang xếp bằng những bậc thang bay bằng đá. Những tàn tích nằm trong một khu vực rộng lớn hoang phế, nhưng dường như có một cái gì đó phát sáng trên bầu trời, một khu vực được chiếu ánh sáng trong khoảng 200 đến 300 mét.

Âm thanh cổ vũ đến từ phía dưới họ.

Nhìn xuống, anh nhìn thấy những người bạn của mình. Họ đang cầm vũ khí, và có vẻ như họ đã chiến đấu cho đến bây giờ.

"Những kẻ thù tự động sinh ra đã biến mất, vì vậy tôi đã khá chắc chắn rằng bạn và những người khác đã đánh bại con boss ở khu vực của bạn, Momonga-san."

"Yoshaaaa! Damn chúng tôi đang cảm thấy vô cùng vui sướng, chinh phục một dungeon chưa từng được khám phá chỉ bằng một lần thử duy nhất! Các dev sẽ nghĩ như nào về điều này đây ?! "

"Oi oi oi, nếu bạn muốn đi vệ sinh, bạn nên đi ngay bây giờ! Đừng bỏ lỡ những gì sắp xảy ra tiếp theo! "

Khi nghe tiếng la hét của họ, Momonga đột nhiên hiểu những gì họ đã làm, và anh cười. Thực ra, anh ấy đã mỉm cười ngay từ lúc nãy, nhưng bây giờ không gì có thể ngăn anh ấy cười sảng khoái nữa.

Momonga và những người khác xuống cầu thang, đắm mình trong sự khen ngợi của mọi người. Đây là những lời khen ngợi có cánh nhất dành cho những người đã đánh bại con boss mạnh nhất.

"Bây giờ, Momonga-san. Hãy đặt nó vào đó. "

Momonga nhìn theo hướng Touch Me đang chỉ, và nhìn thấy một thứ như chiếc bàn bằng đá. Có bốn quả cầu giống như thứ Momonga đang cầm, và một khe còn trống. Không có hướng rõ ràng, nhưng anh biết chính xác anh phải làm gì.

Anh ta đi thẳng đến chỗ thứ giống như chiếc bàn bằng đá và đặt quả cầu của mình vào vị trí còn trống cuối cùng. Quả cầu vừa khít với chỗ còn trống và dường như nó được hút vào khi vừa buông tay ra, và sau đó tất cả các quả cầu phát sáng nhẹ nhàng.

Momonga nuốt nước bọt.

Một scroll rơi xuống từ bầu trời, hạ cánh bên cạnh Momonga. Ngay sau đó thứ giống chiếc bàn bằng đá biến mất, thay thế nó là một chiếc ngai được làm từ một viên pha lê khổng lồ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn scroll là thứ tượng trưng cho quyền sở hữu, đồng nghĩa là ngôi báu ấy là một loại đồ tạo tác. Thông thường, phần thưởng dungeon là một hay nhiều cái khác, nhưng đây dường như là một trường hợp ngoại lệ. Một hiện vật kiểu này nên là một thứ hữu ích. Nếu không, họ vẫn có thể bán nó với một cái giá hời.

Tuy nhiên, một số đồ tạo tác rất lạ, và anh cầu nguyện rằng đây không phải là trường hợp đó.

"Huh."

Momonga, người đang rất nó lắng về chiếc ngai kia, nhìn lên bầu trời. Cuộn giấy rực rỡ đang rơi xuống với một tốc độ chậm chạp.

Mặc dù loại cốt truyện này bắt người ta phải xem và nó thường làm phiền anh ấy, nhưng anh ấy cảm thấy biết ơn nó lần này.

Momonga giơ tay lên, nắm lấy scroll đang trôi nổi giữa không trung.

Anh đã nghĩ rằng anh sẽ trông thật thảm hại nếu anh lúng túng trong giây lát như thế này, vì vậy anh phải giữ cho tâm hồn mình thật nhẹ nhõm khi nắm giữ một thứ là bí mật với tất cả mọi người ở trong tay.

"Xin chúc mừng! Với việc chinh phục được Lăng mộ Nazarick, bạn đã giành được quyền biến nơi này thành trụ sở của Guild: Great Tomb of Nazarick."

Như thể được thúc giục bởi giọng nam điềm tĩnh đó, Momonga mở cuốn scroll ra, cho phép mọi người xem nội dung của văn kiện.

Có một tiếng kêu ngạc nhiên khi họ nhìn qua các dữ liệu về lãnh thổ của guild và thu nhập.

"Điều này...! Chúng ta có thể tạo ra được lượng NPC với tổng cấp độ là 2750! "

"Ehhhhh? Có thật vậy không? Đúng rồi này!"

"Tại sao nó quá cao vậy?"

Mọi người lo lắng đọc lượt qua các nội dung một lần nữa, bao gồm cả Momonga. Anh truy cập bảng điều khiển của mình và xem xét số lượng NPC. Khi anh nhận ra điều gì đang xảy ra, mắt anh mở to.

Chỉ có 9 địa điểm trong trò chơi có tổng số cấp độ NPC nhiều hơn thế này, ở mức 3000. Vị trí của homebase này có ngang bằng với những nơi đó không? Nó đã không được phát hiện cho đến bây giờ, do đó đây là kết quả của một cái gì đó giống như là điểm tích lũy?

Hẳn có lý do đặc biệt nào đó giải thích cho điều này? Nếu vậy, sẽ rất hữu ích. Họ đọc qua các chi tiết của homebase guild, và người lần đầu tiên phát hiện ra nó đã kêu lên một lần nữa.

"Số cấp độ cơ bản là 2250, cộng với khoản thưởng thêm 500 ... liệu có ai nghe nói về bất cứ điều gì như thế này trước đây chưa?"

Mọi người lắc đầu. Sau đó, ai đó đã có một ý tưởng.

"Có thể nào nếu bạn đánh bại thành công homebase guild trong một lần chinh phục, mức NPC tối đa của bạn sẽ tăng lên?"

Sự im lặng đã tràn qua nhóm ngay lập tức, và rồi một người hét lên giận dữ:

"Uooooohhh! Bọn dev khốn nạn! Đâu phải bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó! "

"Chết tiệt!"

"Ý cậu muốn nói là chúng muốn chúng ta tìm kiếm kiến thức mà không sợ cái chết, liệu đây là điều bọn khốn đó muốn ?!"

Momonga cũng tham gia vào cuộc chửi rủa này. Điều này là để che giấu niềm vui tràn ngập trong trái tim anh. Sự thật là, tất cả những người vừa thể hiện thái độ như thể đang bực tức lúc nãy đều cười.

Trên thực tế, mọi người đều cười.

Họ đạp vào lưng nhau, vỗ nhẹ lên vai và đầu, để tưởng nhớ thành tích mà họ và bạn bè của họ đã giành được. Từ góc mắt của anh, Momonga thậm chí còn nhận ra Ulbert và Touch Me đang vỗ vào nhau ở đằng sau.

"-Bây giờ, liệu đây có phải là một hiện vật không?"

Punitto Moe nhìn chằm chằm vào chiếc ngai.

"Làm thế nào họ nghĩ rằng tốt nhất lên làm một chiếc ngai cho chúng ta sau khi chinh phục thành công nơi này. Giờ, hãy ngồi vào vị trí chính xác của bạn, Guildmaster Momonga-sama. Sau đó, chúng ta hãy chụp một bức tranh kỷ niệm với anh ta ở giữa! "

"Nghe có vẻ hay đấy! Một ý tưởng tuyệt vời! Đi đi! Guildmaster, vào chỗ ngồi đó đi! "

Những lời gợi ý của Nishiki Enrai và Warrior Takemikazuchi đã được mọi người đáp lại bằng sự đồng thuận của tất cả mọi người.

Anh không thể từ chối điều đó được. Momonga đã làm như mọi người nói và ngồi lên chiếc ngai. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói mà chỉ có Momonga mới nghe được cất lên:

"Xin chúc mừng! Vì đã hoàn thành một dungeon cấp độ 80+ chỉ trong một lần chinh phạt, bạn đã nhận được một vật phẩm cấp độ World-Class, The Throne of Kings! "

Khi thông báo dần dần chìm vào trong tâm trí của anh, Momonga cảm thấy trái tim mình như bị bóp ngẹt và thắt chặt.

Cú sốc đó đã làm anh không thể hít thở.

Một trong những kho báu lớn nhất ở Yggdrasil nằm ngay bên dưới anh ta.

Nghi ngờ rằng anh có thể đã nghe nhầm, anh chạm vào bàn điều khiển bằng bàn tay run rẩy. Khi nhìn vào màn hình hiển thị của mình, Momonga nhận ra rằng tiếng nói mà cậu nghe không phải là ảo giác hạnh phúc mà đó là sự thật anh đã nghe được trong tâm trí.

Anh nhìn thấy một buff trên màn hình trạng thái của anh. Cũng giống như lúc trước khi Guild của anh sở hữu một vật phẩm cấp độ World-Class, nhưng họ đã đánh mất nó.

Đó là cấp - WORLD. Nó ngụ ý rằng đây là vật phẩm tượng trưng cho một thế giới, và đây là thứ để bảo vệ thế giới đó.

"Có chuyện gì thế, Momonga-san?"

Ngay cả trong một thế giới mà không có biểu cảm trên khuôn mặt, bất cứ ai cũng thấy lạ nếu ai đó bất ngờ đông cứng và không di chuyển.

"Có phải thông điệp đó đã làm cạn kiệt máy nano của anh ấy không?"

"Không ... Đây ... đây là một món vật phẩm cấp độ WORLD."

Sự im lặng lan tỏa qua các thành viên của guild, những người đã được sắp xếp để chụp ảnh. Họ không thể hiểu Momonga đang nói gì.

"Này, đúng vậy. Có vẻ như đây là một phần thưởng cho việc chinh phục dungeon trong lần thử đầu tiên. "

Tuy chỉ là một giọng nói bình tĩnh nhưng cũng khiến cho những người khác kinh ngạc. Momonga cũng không thể diễn đạt được chinh những điều mình đang nói do cường độ cú sốc mà anh vừa nhận được.

Một sự hỗn loạn lớn đã nổ ra từ những người bạn bè của anh. Lúc đầu, nó chỉ là cụm từ "World-Class Item" rơi xuống từ đôi môi của họ - và sau đó nó đã biến thành những tiếng reo hò như sấm sét.

Giống như trước đây, những tiếng la hét lớn của cụm từ "Lũ dev khốn khiếp!" Vang lên.

"Tôi đã biết ngay từ đầu. Chinh phục dungeon này chỉ trong một lần thử sẽ cho chúng ta một trong những vật phẩm World-Class mà. "

"Như thể bạn thực sự biết điều đó ấy."

"Tuyệt vời! Làm thế nào điều đó có thể xảy ra được ?! Lũ khốn nạn tuyệt vời! "

"Yahoo ~"

Khi mọi người bắt đầu nhảy múa một cách lạ lùng, Momonga quyết định đứng lên khỏi ngai vàng và tránh xa nó, vì vậy bất cứ ai cũng có thể ngồi xuống. Anh định di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, xa hơn.

Ngay sau đó, Touch Me và Ulbert đã đứng trước Momonga.

"À, thật tuyệt vời, Momonga-san!"

"Đúng vậy! Guildmaster đã cho chúng ta một vật phẩm cấp độ World ngay trong sự kiện guild đầu tiên - thật là điên rồ, phải chứ? Nghiêm túc đó!"

Khi anh suy nghĩ về việc liệu "điên rồ" nên được sử dụng như một hình thức khen ngợi, Momonga gật đầu với Ulbert và Touch Me.

"Bạn đang nói gì, tất cả điều này là bởi vì tất cả mọi người đã sử dụng tất cả nguồn lực của họ để giúp chúng ta chinh phục được dungeon này."

"Không cần phải quá khiêm tốn. Takemikazuchi-san đã nói đúng. Tôi không thể làm gì đó điên rồ như thế này. Tôi đã sợ rằng hoạt động guild đầu tiên của chúng ta sẽ không thành công và định đề nghị một cuộc săn quái vật an toàn hơn và hợp lý hơn. Đây là một việc mà chỉ bạn có thể làm, Momonga-san. "

"Không-"

Momonga muốn nói rằng đây như là một phép lạ đã xảy ra bởi vì mọi người đã cố gắng hết sức mình. Tất cả mọi người nói rằng có được như bây giờ tất cả là do chính mình làm cho anh cảm thấy có tội.

Bạn bè của anh chạm vào khắp nơi của ngai vàng , tranh cãi về việc ai sẽ là người ngồi kế tiếp và xếp hàng để chụp ảnh.

Tất cả nhờ có họ.

"Nonono, Momonga-san. Không cần phải từ chối điều đó. Nếu cuộc thám hiểm này thất bại, bạn dường như đã sẵn sàng chịu đựng mọi sự thất vọng và oán trách của tất cả mọi người, phải không, Momonga-san? Nếu là trường hợp đó, thì bạn nên chấp nhận những lời khen ngợi khi đã thành công. Nếu không sẽ thật kỳ lạ, phải vậy không? "

Thật khó để anh chấp nhận những lời đó, ngay cả khi Ulbert là người nói.

"Ồ, không thể như thế được. Tôi đã hối tiếc vì điều này rất nhiều lần. Trong thâm tâm tôi đã tự coi mình chỉ là là một guildmaster quản lý việc liên lạc, phối hợp, và những công việc lặt vặt khác. "

Những tiếng nói của anh tràn ngập sự hy vọng.

Hai người họ có vẻ đang cảm thấy buồn cười, nhưng nụ cười của họ không phải là nụ cười khinh bỉ.

"Hiểu rồi. Tất cả chúng ta đều biết, chính sự miễn cưỡng của bạn có thể đã làm cho bạn trở thành một guildmaster tốt. Mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn là một người có thu nhập cao... "

"Cậu nói gì vậy? Đó không phải là một trong những đức tính của Momonga-san? Ý tôi là, không phải tất cả chúng ta đều theo anh ấy bởi vì anh ấy như thế phải chứ? "

"Đúng vậy ... vâng, thực sự, nó cũng giống như bạn nói," Touch Me nói bằng giọng như nói về chính mình.

Anh ấy có nghĩ về những người, những người đã rời khỏi trò chơi?

"Oi, oi, cậu đang nói chuyện bậy bạ ở đó sao? Hãy nhanh lên! Chúng tôi sẽ bắt đầu chụp ảnh ngay bây giờ! "

"Đi đi! Guildmaster! Hãy đến chỗ ngồi trên ngai vàng! "

Thực tế chính Nishiki Enrai và Warrior Takemikazuchi đã đẩy Momonga lên ngôi. Những người bạn khác của anh đã xếp hàng và chờ đợi.

"Được rồi! Chúng ta cùng chụp ảnh nào! "

Mỗi người đều chuẩn bị một tư thế cho riêng mình. Họ sử dụng chuyển động cơ thể để bù đắp cho sự thiếu vắng các biểu hiện trên khuôn mặt trong trò chơi. Momonga chạm vào bảng điều khiển của mình, và chọn một khuôn mặt tươi cười từ một trong những biểu tượng cảm xúc.

"Chúng ta chụp nào! Ba hai một!"

Máy ảnh giống như một quả cầu trôi nổi trước mắt họ là một vật phẩm mua bằng tiền mặt, một âm thanh giống như một tiếng kích chuột vang lên. Đồng thời, một tiếng ding-dong vang lên trong tai của Momonga.

Anh không biết rằng đó là tiếng chuông báo đã nhận được một thông điệp - một hình ảnh về áo choàng của Ainz Ooal và giải thưởng họ đã giành được trong cuộc phiêu lưu đầu tiên của họ.

Momonga mỉm cười.

Anh để cho suy nghĩ của mình đi lang thang với những gì mà anh và Ainz Ooal Gown sẽ làm bây giờ, và trong tương lai-

END

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Ngoại Truyện: 3 Cô Gái-1 Drama

Trong quá khứ, khi họ tạo nên Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, bốn mươi mốt thành viên guild được biết đến như là những Đấng Tối Cao và là những người đã thực hiện tất cả các khâu thiết kế độc nhất ở mỗi tầng. Ví dụ, Rừng già nằm ở một tầng, Sông băng nằm ở một tầng khác. Nó cũng giống như mười đại thế giới đã được niêm phong vào bên trong Nazarick

Vậy điều đặc biệt gì ở tầng 9?

Nếu so sánh nó với một cái gì đó, thì nó giống tòa lâu đài của các vị thần.

Trong tầng này có một phòng của Tổng Quản Thủ vệ trong Nazarick- xếp hạng cao nhất trong tất cả các NPC, là Succubus thuần khiết - Albedo. Căn phòng của cô là một trong số ít phòng của người cai trị được dành riêng cho các Đấng Tối Cao. Tuy nhiên, chỉ còn duy nhất một Đấng Tối Cao ở lại nơi này. Thay vì gọi nó là một căn phòng, sẽ thích hợp hơn khi gọi nó là một tòa nhà.

Một cây đàn piano dành cho dân chuyên nghiệp đặt ở một góc phòng và đầy đủ mọi loại vật dụng trang trí nội thất.

Căn phòng có rất nhiều phòng ngủ và nhà bếp, ngoài ra còn có thêm hai cái phòng tắm

Xét về mặt nghệ thuật, căn phòng được thiết kế rất sang trọng, nhưng không quá hào nhoáng.

Bất cứ ai được đến tham quan nơi đây đều xúc động đến nỗi họ phải thở dài trong sự kính nể.

Nhưng dù sao thì nơi đây cũng sẽ để lại cho người khác một ấn tượng khó phai.

Điều này đặt biệt đúng vào lúc này, bên cạnh chiếc bàn được phủ tấm khăn trải bàn màu trắng là một cô gái đang nằm rạp xuống bàn.

Tâm trạng cô ấy rõ ràng là không vui.

Một tia sáng lạnh lẽo đang ẩn sâu trong đôi mắt lim dim đó, tâm trạng chán nản thể hiện rõ qua vẻ đẹp của cô.

Bên trong căn phòng, Thủ hộ vệ tầng 1 - 3, Vampire Shalltear, hỏi cô bạn đồng sự của mình:

"Aura, Có chuyện gì sao ~arinsu? Trông cô như vừa làm trái ý của Ainz-sama, hãy chia sẻ nó với chúng tôi."

Nhưng người đáp lại không phải là Thủ vệ của tầng 6, Dark Elf , mà là chủ của căn phòng này- Albedo

Một ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên trong con ngươi của Albedo khi cô nhìn Aura với ánh mắt dịu dàng.

Mặc dù ánh mắt của Albedo giống như của một nữ thần, nhưng Aura không cảm thấy chút vui vẻ khi đối mặt với nó

"Cô ấy chắc hẳn đang rất mệt mỏi. Không giống loài quỷ chúng ta, Aura là một Dark Elf, thế nên giấc ngủ là một điều cần thiết phải không?"

"Tôi hiểu!"

Shalltear gật đầu đồng ý, nhưng thật sự cô không hiểu Aura đang nghĩ gì"...."

"Tôi biết mà, Aura là một đứa trẻ, vì vậy sắc mặc cô ấy rất uể oải khi thức suốt đêm là điều bình thường...Còn điều này nữa, Albedo, quỷ không cần ăn hay ngủ, nhưng cô có thể làm như vậy nếu muốn. Tại sao vậy?"

"Tham ăn và lười biếng... Chúng ta luôn luôn tận hưởng bảy đại tội lỗi của con người. Mặc dù không hẳn là nó hữu ích."

"Hương vị thức ăn không có tác dụng với loài quỷ. Ngay cả với những món ăn xa hoa thì đó cũng chỉ là thứ rác rưởi."

"Syaaa~."

Aura thở dài một tiếng đủ lớn để hai người có thể nghe đượcHai người họ dừng chủ đề và nhìn Aura một lúc.

Aura nhìn họ với vẻ không vui bằng đôi mắt lim dim

"Lúc này đã là nửa đêm, nhưng tôi không thấy buồn ngủ vì tôi đã ngủ đủ giấc. Tôi đang suy nghĩ về một chuyện khác. Trước khi tới đây, tôi đã gặp Demiurge, tôi đã nghe anh ấy nói 'Aura, hãy giữ chặt trên đôi vai của cô, như vậy thì chúng sẽ không thể văng ra được'.

"Thật kì lạ."

"Uh, thật kì lạ."

"Đúng chứ?"

Albedo gật đầu đồng ý"Người duy nhất có thể giữ dây cương của tôi là Ainz-sama~♥♥♥"

"...Haaả?"

Nghĩ rằng mình nghe nhầm, Aura dỏng đôi tai Elf dài của cô lên để chắc chắn"Ara, cô nói là ~arinsu."

Bỏ qua vẻ bối rối của Aura, Shalltear lên tiếng ủng hộ quan điểm

"Cầm một chiếc roi bằng một tay trong khi cưỡi lên trên, nó thật tuyệt vời ~arinsu. Và quất chiếc roi-Ah! Phải có thêm một quả bóng cao su ở miệng ~arinsu." (TL: Cạn lời với đoạn dịch này :v)

Cuộc đối thoại của họ đang chuyển biến theo một hướng quái lạ, một kẻ hư hỏng gặp một kẻ hư hỏng chắc chắn sẽ tạo thành một cái gì đó xấu xa. Ai có thể giải quyết chuyện này?

Có lẽ là mình, Aura kết luận một cách dứt khoát khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt chảy ra nước của Albedo. Cô nói tiếp:

"...Cô hiểu lầm ý tôi rồi! Đúng hơn thì những gì ngài ấy nói với tôi là việc trông trẻ. Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Đúng thế, không phải là rất lạ khi giao trách nhiệm đó cho cô sao, ai là người trẻ nhất ở đây? Tôi biết người đó, nên hãy để tôi lãnh trách nhiệm cho công việc này!"

Albedo ưỡng ngực khi nói chuyện. Shalltear cũng phản ứng tương tự như thể cô đang phản đối nó.Nhìn thấy bộ ngực căng phồng không phù hợp với độ tuổi của Shalltear, Aura hiểu rõ cái khác lạ đó và thấy tiếc cho cô ấy

"Erm... Cô cảm thấy không thoải mái?"

"Không thoải mái?"

Aura nhún vai một cách yếu ớt và thở dài như một người đàn ông trung niên

"Nah, đừng bận tâm. Mà sao cô lại yêu cầu chúng tôi đến đây?"

"Phải đó ~arinsu, tôi cũng không biết lý do. Chuyện gì đã xãy ra ~arinsu?"

"Thật ra... tôi có một chuyện muốn thảo luận với hai người."

Thông thường, NPC xếp hạng cao nhất, Tổng Quản Thủ hộ vệ, chỉ triệu tập Thủ vệ của các tầng khi có một vấn đề rất quan trọng cần được thảo luận.Tuy nhiên chỉ những người thiếu hiểu biết mới nghĩ như vậy.Aura là người hiểu rõ bản chất của Albedo nên đã tránh đi ánh mắt của cô ấy và gặm một chiếc bánh ba lớp, lung linh với ánh sáng bạc ở một góc bàn.Cô nhét một miếng lớn của chiếc bánh được làm bởi bếp trưởng cho vào miệng như một hình thức để thoát khỏi cái thực tế này. Aura biết rõ chuyến đi đến phòng của Albedo là một việc lãng phí thời gian và tự an ủi mình bằng cách này:

"Chờ chút đã, Aura, cô có đang nghe không đó?"

"Vâng, vâng, tôi đang nghe đây, cứ nói đi."

Aura không dừng tay, từ từ làm đầy đĩa của mình với bánh ngọt, cẩn thận để nó không bị rơi ra. Không may nếu chúng bị rơi ra ngoài, cô không thể nắn kem thành hình quả cầu vào đĩa được

"Cô đang không nghiêm túc lắng nghe... "

Giọng điệu của Albedo thể hiện sự không hài lòng, và Aura dừng lại khi nhận thức được thái độ đó. Chắc chắn không phải cô dừng lại bởi vì đĩa của cô đã được lắp đầy

"Cô có thể thảo luận với Shalltear mà, phải không... đúng là đau buồn, thật sự. Vậy có chuyện gì?"

"Thật ra là về bộ giáp của tôi."

"Áo giáp? Có chuyện gì xấu với nó ~arinsu?"

"Trước khi bắt đầu, tôi muốn biết hiểu biết của hai người về bộ giáp của tôi."

Aura và Shalltear trao đổi ánh mắt với nhau một lúc và nói:

"Bộ giáp của cô được tạo ra bởi Đấng Tối Cao?"

"Tôi nghe nói nó là một vật phẩm ma thuật cấp [Divine] chỉ có cô mới sở hữu ~arinsu."

Vật phẩm ma thuật được phân loại dựa vào dữ liệu khởi tạo nên chúng-nói cách khác, sức mạnh ma thuật của thế giới. Bắt đầu từ cấp độ thấp nhất là Lesser, tới Medium, Greater và cao nhất là Divine

"Cả hai người đều đúng. Bộ giáp của tôi được gọi là [Hermes Trismegistus] là một vật phẩm ma thuật cấp Divine. Tuy nhiên... "

Albedo lấy ra một bộ trang phục mạnh mẽ và cứng rắn, một bộ giáp trụ màu đen xuất hiện từ hư không.Bộ giáp đứng bên cạnh cô với tiếng vang nhẹ từ kim loại

"Shalltear, cô có thể sử dụng ma thuật thẩm định vật phẩm, đúng không? Cô có thể sử dụng nó lên bộ giáp này?"

"Không vấn đề gì ~arinsu."

Shalltear đứng dậy khỏi chiếc ghế và bước về phía bộ giáp. Cô kích hoạt ma thuật của mình và ngay sau đó cau mày

"Cái gì... " cô ho một tiếng.

"Nó là vật phẩm cấp Divine, nhưng sức mạnh... có thể nào,~arinsu, nó được tăng cường với ma thuật phá vỡ ~arinsu?"

"Không... Bộ giáp của tôi chuyên phòng thủ vật lý và không có khả năng nào khác."

Aura cảm thấy điều này thật sự đáng lo ngại.Albedo có vai trò như một tanker trong chiến đấu, vậy nên cô phải chống chịu lại các đợt tấn công của đối phương và do đó mà cô thiên về phòng thủ. Nhưng bộ giáp lại không có khả năng nào khác là một vấn đề đáng lo. Ví dụ như kháng thuộc tính hỏa hoặc băng, hoặc là sức đề kháng chống lại ma thuật. Cũng có thể có khả năng hữu ích khác, chẳng hạn như tăng cường sức mạnh hoặc giảm tiêu hao mana. So với chỉ số thuần túy nâng cao, một khả năng như vậy sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng...

"Ý cô là gì, Albedo? Phàn nàn về bộ giáp được Đấng Tối Cao ban cho... đừng đùa với tôi như thế chứ."

-Không thể hiện lòng tôn kính đối với các Đấng Tối Cao là điều không thể tha thứ.Ánh mắt Shalltear trở nên sắc bén và nguy hiểm khi Aura nói xong lời của cô ấy

"Không, đừng hiểu nhầm. Tôi không có ý đó. Đầu tiên, bộ giáp này là phù hợp với tôi nhất. Đây là con át chủ bài của tôi- không, tôi có một khả năng mà có thể gọi nó là như vậy. "

Sau khi đạt đủ cấp độ của một class và đáp ứng đầy đủ điều kiện tiên quyết, người ta có thể học được kỹ năng độc nhất của class đó. Kỹ năng độc nhất đó được gọi là Át chủ bài. Ví dụ như Shalltear có thể tạo ra một "nhân dạng" với chỉ số y hệt như mìnhTheo cách giải thích này, Aura không đạt cấp độ như vậy, nên cô ấy không có con Át chủ bài của riêng mình

"Con Át chủ bài của tôi là kỹ năng đặc biệt cho phép tôi chuyển hóa sát thương nhận được vào bộ giáp. Bằng cách sử dụng kỹ năng này, tôi có thể tránh khỏi một đòn công kích, cho dù uy lực của đòn đó rất mạnh mẽ. Đúng vậy, thậm chí tôi có thể thoát khỏi đòn tấn công mạnh mẽ từ siêu dị cấm chú mà Ainz-sama tự hào nhất. Tuy nhiên, lượng sát thương sẽ được bộ giáp hấp thụ, và bộ giáp có thể bị phá hủy ngay cả khi nó được tăng cường bởi ma thuật gia cường."

"Hmmm, kỹ năng này đúng là mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng lại là điều khó khăn."

Về cơ bản, vật phẩm ma thuật như áo giáp sẽ không bị phá hủy trừ khi nó bị công kích bởi một ma pháp đặc thù. Ngoài ra, kim loại có độ bên cao và có khả năng chống lại các đợt tấn công bằng năng lượng thuần túy như sấm sét, lửa hoặc băng. Do đó mà áo giáp làm từ kim loại rất khó để bị phá hủy. Tóm lại áo giáp làm từ kim loại có khả năng phòng thủ cao, nhưng HP lại thấpVà cũng bởi vì vậy, nếu Albedo chuyển lượng sát thương vào bộ giáp, nó sẽ bỏ qua phòng thủ của bộ giáp, điều này có nghĩa là bộ giáp sẽ dễ dàng bị phá hủyPhòng thủ của Albedo sẽ giảm mạnh sau khi bộ giáp bị phá hủy, và cô sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu. Nó có thể xem là con Át chủ bài nhưng cũng chỉ là hư danh nhằm mục đích câu giờ. Aura cảm thấy thế

"Đúng thế, sức chiến đấu của tôi sẽ giảm mạnh nếu bộ giáp bị phá hủy. Tuy nhiên, Shalltear đã thẩm định bộ giáp này nên đáng lẽ ra cô phải nhận ra điều này. Bộ giáp này được vận hành bằng ý nghĩ. Ngoài ra hầu hết những con Át chủ bài đều chỉ sử dụng được một lần trong ngày, nhưng tôi có thể dùng nó đến 3 lần/ngày."

"Hmmmm? Chỉ gia cường bộ giáp bằng ma thuật sẽ làm tăng HP, nhưng nó sẽ không thể tồn tại nổi sau 3 đợt công kích phải không?"

Shalltear phản ứng nhanh hơn Albedo khi cô ấy nhận được câu hỏi từ Aura

"Tôi hiểu rồi, là như vậy ~arinsu."

Aura đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi Albedo cười khúc khích, hướng về phía Shalltear. Shalltear hiểu chuyện gì đang diễn ra và bắt đầu giải thích

"Nó trông giống như là một lớp duy nhất của bộ giáp, nhưng thật ra là bộ giáp có đến ba lớp trong một. Cô có thể gọi nó là Giáp ba lớp."

"Ahh"

Aura thốt lên khi cuối cùng cô đã đã hiểu. Có nghĩa là bộ giáp sẽ bị phá hủy nếu gánh chịu 3 đợt công kích

"Là như thế đó, Aura. Tôi rất mừng là cuối cùng cô cũng đã hiểu."

"Tôi hiểu rồi, bộ giáp được sử dụng như con Át chủ bài dành cho Albedo. Như đã biết thì vật phẩm này được tạo ra bởi Đấng Tối Cao."

Aura đột nhiên nghĩ đến vấn đề của nó"Vậy thì có chuyện gì với nó?"

"Như tôi đã nói, cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm hiểu nó ngay bây giờ, nhưng đầu tiên hãy để tôi nói về bộ giáp. Lớp trong cùng là lớp giáp ở dạng lỏng phù hợp với tôi một cách hoàn hảo, và còn tăng cường khả năng thể chất cho tôi. Tiếp theo là lớp giáp toàn thân, giống như áo lót. Và lớp giáp ngoài cùng bao phủ hai lớp bên trong và tăng cường khả năng phòng thủ."

"Okay."

"Và bởi vậy, thứ tự bị phá hủy sẽ là lớp giáp bên ngoài...."

Albedo hít một hơi thật sâu trong khi Aura nuốt nước bọt. Vậy vấn đề của nó có thể là gì?

"-Mật độ tiếp xúc với làn da của tôi không tăng lên ngay cả khi bộ giáp bị phá hủy!!"

Aura tự hỏi liệu mình có nghe nhầm điều gì đó.Phớt lờ bình luận "tôi hiểu" của Shalltear, Aura nghiêng người về phía trước như để chắc chắn những gì cô nghe

"Cô hiểu mà, phải không? Việc tiếp xúc với làn da sau khi bộ giáp bị phá vỡ! Tôi không muốn làn da của mình mắc phải những khiếm khuyết, nhất là khi tôi là người gần gũi với Ainz-sama, có rất nhiều cơ hội để bảo vệ ngài ấy như một người tiên phong. Trong trường hợp đó, việc tăng sự tiếp xúc của bộ giáp với làn da là rất cần thiết để quyến rũ Ainz-sama!"

Albedo đã cho thấy cái ý đồ ngốc nghếch của mình

"Thật lộng lẫy ~arinsu! Albedo, cô hoàn toàn đúng ~arinsu!"

Chỉ số của bọn ngốc đang tăng vọt.Aura cảm thấy thương hại cho họTại sao lại làm chúng trở nên nghiêm trọng lên chứ? .Đồ ngốc.Cô nheo mắt khi nhìn vào sự ngốc nghếch của họ, như thể đang quan sát họ từ xa

"Đây là bộ giáp duy nhất mà tôi có. Tôi không có những loại giáp như bikini hay áo giáp bó sát."

"Vâng, tôi có những loại đồ như thế do Peroroncino-sama đã đưa cho tôi... Tuy nhiên, tôi không kỳ vọng gì nhiều về khả năng phòng thủ của chúng ~arinsu."

Albedo hít một hơi thật sâu, một biểu hiện lạ thường từ việc pha trộn sự say mê và tính chuyên nghiệp hiện trên gương mặt Albedo

"Điều đó sẽ không thể làm được. Trong khi chúng ta cho Ainz-sama, chúng ta sẽ phải hành động như một lá chắn cho ngài ấy. Việc đó sẽ không thể được, trừ khi cả hai mục tiêu được đáp ứng."

Sự ngu ngốc của cô ta đã quay trở lại

"Cô hiểu chứ, Shalltear? Bộ giáp của cô thiếu tiếp xúc với làn da, của tôi cũng vậy. Những gì chúng ta nên làm là tăng sự quyến rũ và khả năng của bộ giáp, nó phải phục vụ hai mục đích này cùng lúc!"

Việc đó không quan trọng, nhưng nó lại làm cô ấy phải đau đầu trong tương lai nếu Aura lờ đi điều này. Cô phải loại bỏ những vấn đề khó chịu ra khỏi đường đi càng sớm càng tốt"Một loại áo giáp... không có vấn đề gì với nó, tấn công vào các phần cơ thể phơi ra bên ngoài sẽ tạo ra lượng sát thương lớn hơn."

"Nhưng! Nếu có một bộ giáp mà trông nó giống như một bộ bikini, hẳn là nó sẽ tăng cơ hội tạo ra Baby với Ainz-sama!"

Albedo giơ ngón tay tạo thành chữ V

"Không hẳn là áo giáp... một thứ gì đó đại loại như thế cũng được."

"Vậy nếu nghĩ về nó ở một góc độ khác ~arinsu! Một bộ giáp vô hình sẽ làm nó trở nên độc đáo hơn ~arinsu, chỉ cần những phần quan trọng là đủ ~arinsu."

"Nó sẽ bước đi." ( Jap chơi chữ)

Nơi nào mà cô ấy muốn hướng đến, hai người. Không, sẽ không tốt chút nào bất kể họ có hướng đến chỗ nào đi nữaAura suy nghĩ trong khi vừa lắc đầu vừa thở dài. Cô chỉ muốn phủi tay cho qua cái chủ đề này

"Vậy hãy để Shalltear lo liệu."

Thầm nghĩ trong lòng về cô bạn đồng cấp có thực sự đang muốn giúp đỡ, Aura chọt nĩa vào mẩu bánh trên đĩa của cô.Miếng bánh tan chảy trong miệng như dụ dỗ cô với vị ngọt của nó, xua tan phiền muộn trong đầu

"Ahh, ngon quá."

Cô bạn đồng cấp vừa say mê nói về các lớp giáp giờ đang mải mê thảo luận về bộ giáp đang dần mờ nhạt trong tầm mắt của Aura.Nhưng Aura cũng có phần cảm thông với thợ thủ công phải chế tác ra bộ giáp này

"Ai đó làm ơn hãy tiêm vào đầu của hai người họ một suy nghĩ hữu ích? Ahh, chuyện đó không thể nào, và nếu hỏi Ainz-sama sẽ là quá thô lỗ."

Sau khi ăn xong chiếc bánh, Aura lấy một phần khác thêm vào đĩa

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Ngoại Truyện:Tham Vọng Của Ainz

Người hầu gái bình thuờng đứng trước cửa. Như thường lệ, lưng cô ấy thẳng tắp, tư thế của cô ấy hoàn hảo, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Sự thật, Ainz không thể loai bỏ suy nghĩ rằng cô đã sử dụng một loại phép thuật nào đó để giữ cho cơ thể luôn ở tư thế này. Và rồi cô, một người đã qua đào tạo, huớng ánh mắt của mình đến Ainz.

Ainz thở dài trong lòng. Điều này đã trở thành một phần thói quen hàng ngày của anh, và nếu không nhìn thấy một cô hầu gái ở đó sẽ khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy như mình đang bị theo dõi.

Tương tự như vậy đối với các Eight Edge Assassin, những tôi tớ luôn bám trên trần nhà. Cách những người tôi tớ này làm chỉ khiến cảm giác bị theo dõi của AInz tăng lên.

Sự quan sát liên tục này - mặc dù nó không phải là sự vô lễ đối với người cai trị Nazarick - giống như một sự tra tấn đối vơi Suzuki Satoru, người chỉ là một người làm công ăn lương bình thường trong xã hội.

Hơn nữa, thậm chí họ còn chăm chú quan sát ngay cả khi anh đang nằm trên giường. Lúc mà Suzuki Satoru có thể tìm thấy sự cứu rỗi cho tâm trí mình.

Và còn có một điều nữa.

Mỗi cô hầu chỉ được trao cho một ngày để nghỉ ngơi trong 41 ngày làm việc . Tuy nhiên, điều kiện làm việc hoàn toàn phi đạo đức và độc ác này không phai do Ainz đặt ra.

Các cô hầu đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch mà anh đề xuất ban đâu. Thay vào đó, họ nói, chúng tôi muốn tiếp tục làm việc.

Ainz đã ban cho họ một ngày nghỉ sau khi ho hoàn thành một vong làm việc khắc nghiệt.

Nhưng để đạt được điều đó anh đã phải thương thuyết rất nhiêu.

Tuy nhiên, Ainz cũng phải xem xét mọi thứ từ quan điểm của môt người hầu gái.

Trong YGGDRASIL, người ta có thể loại bỏ các trạng thái xấu như mệt mỏi bằng nhưng item hoặc kỹ năng, và phép thuật cũng không khó lắm. Những người hầu gái mà anh yêu quy cũng sở hữu những thứ như thế.

Tuy nhiên, anh có những nghi ngờ về việc liệu những thứ đó có phát huy tác dung của chúng trong thế giới này hay không. Ngoài ra, anh tự hỏi ngay cả khi sự mệt mỏi thể chất của họ đã được loại bỏ, thi sự kiệt sức ve mat tinh thần của họ liêu se vẫn còn.

Có quá nhiều điều anh không biết.

Viêc giao cho ho khối luong cong viec lơn như vậy một cách tan nhẫn không phải chu ý cua Ainz. Vì vậy, anh đã cho mượn những undead mà mình tạo ra để làm nhẹ gánh nặng cho họ. Dù vậy, điều đó cũng không làm giảm khối lượng công việc mà những người hầu gái phải gánh vác trên khắp Tầng 9 và Tầng 10.

Hơn nữa, trong khi anh nghĩ rằng cho mượn những undead cua minh sẽ là một ý tưởng hay, thì những ngươi hầu gai lai không muốn nghỉ nhiều hon nữa. Vì vậy, trái tim của Suzuki Satoru khao khát được nghỉ ngơi môt thời gian.

Tất nhiên, anh ta có thể đơn giản ra lệnh cho những người giúp việc không vào bất cứ căn phòng nào anh đang ở. Tuy nhiên, điều đó sẽ gây cho họ một sự bất hòa. Ainz rất hạnh phúc vì những người giúp việc đã làm việc chăm chỉ cho minh.

Không có thứ gì mình có thể làm mà sẽ không khiến họ buồn ...

Khi anh nhàn nhã suy nghĩ về vấn đề đó, mắt anh rơi xuống bản báo cáo trước mặt.

Các báo cáo mà Albedo gửi rất khó hiểu. Anh vẫn có thể hiểu bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và tính toán dòng tiền, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là "hmph" khi phải đối mặt với ngân sách cấp quốc gia.

Phải, nếu Albedo và Pandora Actor đã ký vào nó, thì những ước tính trong nay so với thực tế se không sai lệch quá xa. Điều đó có nghĩa là sẽ không có vân đe gi nếu anh đóng con dấu của mình vào nó.

Thực tế là anh hiếm khi xem xét các tài liệu mà anh đóng dấu.

Ngay khi Ainz giơ cao con dâu của mình, một tia sáng cảm hứng ma quái chạy qua anh.

"Ngày lễ - ahem!"

Khi nhưng từ ngữ đo vô thức trượt ra từ miệng Ainz, anh hoảng sợ và cố gắng che đậy nó với những người hầu xung quanh bằng một từ khác .

"Ainz-sama! Ngài cần sai bảo gì sao?"

Người hầu gai làm nhiệm vụ ngày hôm nay chạy nhu bay vào hoảng sợ và tiến lại gân.

"Không, không có gì. Ahem! Ta chỉ gặp một chút rắc rối với cổ họng của ta. "

Chắc chắn một cái gì đó rất không ổn nếu một bộ xương có thể có vấn đề về cổ họng.

"Xin hãy chấp nhân lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ! Thuộc ha sẽ điều chỉnh lại độ ẩm của căn phòng nay ngay lập tức! "

"Ahh, được rồi. Không có gì phải lo lắng cả. Mặc dù, ta tự hỏi liệu có phai co ai đó đang nhăc đến ta...."

"Cái đó được không? Trong trường hợp, nếu mình dùng lý do đo... "

Nếu anh nói tiếng động mình vừa gây ra là do hắt hơi vi có ai đó nhắc đến minh, thì người giúp việc sẽ không đổ lỗi cho việc cổ họng mình gặp vấn đề là do độ ẩm gây ra, và đó sẽ là kết thúc của chuyện nay.

Sau khi quan sat người giúp việc trở lại vị trí của cô ấy trước cửa, Ainz tập trung vào cảm hứng đã xuất hiện chớp nhoáng trong đầu anh.

Đúng rồi. Se thế nào nếu thực hiện một vài ngày lễ ở Nazarick? Ba ngày sẽ dành cho...

Các tập đoàn lớn đưa ra các kỳ nghỉ cho mùa hè, và công ty của AInz thường đưa ra ba ngày nghỉ lễ.

Chúng ta có thể làm một loại lịch cho Nazarick, và sau đó đánh dấu cac ngay nghỉ lễ trên đo. Điều đó đồng nghĩa với viêc, sẽ khiến sức mạnh phòng thủ của Nazarick bị giam, vì vậy mình có thể cần phải bố trí các khoảng thời gian nghỉ cho mỗi Tầng... Hm. Se thế nào nếu minh mang hệ thống lương mà mình đã loại bỏ trong quá khứ trở lai? Họ cũng can một cái gì đó để giải trí nếu họ có ngày nghỉ ...

Ainz cảm thấy sướng run lên khi các kế hoạch của anh liên kêt với nhau.

Giấc mơ anh từng có, kế hoạch làm Nazarick trở thành một tổ chức có đạo đức mà anh luôn mong muốn, một lần nữa được đặt lên vị trí hàng đầu trong trái tim anh.

Và nếu có một kỳ nghỉ, có lẽ mình nên gửi những người giúp việc đi du lịch. ... Hm, có lẽ mình nên thiết lập một đại lý du lịch ... E-Rantel Tours, có lẽ... Nghĩ lại thì, không có nhiều điểm du lịch trong Quốc gia của minh. Có vẻ như minh sẽ cần cân nhắc điều này trong tương lai; Minh có nên thảo luận vấn đề này với Albedo? Không, không ... đúng rồi ...

Khi anh đang suy nghĩ về vấn đề này, Ainz nhận thấy có điều gì đó khác lạ ở người giúp việc đứng trước cửa từ nãy tới giờ. Cô ấy luôn tỉnh táo và chú ý, nhưng hiện giờ cô ấy còn tỉnh táo và chu y nhiều hơn thế nưa. Cứ như thể cô bị căng thẳng khi chuẩn bị đối mặt với một trận chiến.

"Chuyện gì vây? Có gì xảy ra sao?"

"Không, thuôc ha chỉ đơn giản nghĩ rằng ngài muốn giao cho thuộc ha một mệnh lệnh, Ainz-sama."

"Oh? Ah, ra đó là những gì ngưoi nghĩ. Không, đừng lo. Ta chỉ đơn giản đang nghĩ về tương lai của Nazarick. "

Ainz xoa mặt. Anh không thể cảm thấy bất cứ điều gì khác lạ trên khuôn mặt của anh. Tuy nhiên, đã có một cái gì đó đã thay đổi ở đó?

Umu, mình chưa biết cach thưc hiện no. Chà, kế hoạch khá là ổn. Nhung quan trọng hơn, ve những việc sẽ xay ra trước khi thực hiện ý tuởng đó ... ngay cả khi minh vẽ lên đươc một danh sách các điểm tham quan, kế hoạch vẫn sẽ bị thất bại ... về những người sẽ phản đối kế hoạch nay đâu tiên, mình nên nghĩ về những người giúp việc bình thuờng sẽ la nhung ngưoi khó chấp nhan kế hoạch nay nhất. Tuy nhiên, minh nên làm như thế nào đây?

Nếu anh bảo thẳng vào mặt họ là đi nghỉ đi, họ sẽ từ chối thẳng thừng, và nếu mọi thứ tiến triển theo chiêu hướng xấu , họ có thể sẽ khóc.

"Ngài không cần chúng thuộc hạ nưa sao, Ainz-sama?" Họ sẽ nói vây. Không-

―Phải là cách giai quyêt tốt hơn cho chuyện này. Điều tồi tệ nhất là họ sẽ kìm nén nhưng cảm xúc đó và nuôi dưỡng chúng bên trong, rồi một ngày những cảm xúc đó sẽ bùng no. Điều đó thật đáng sợ.

Trong công ty của bạn anh Herohero, đã từng có ai đó tự tử bằng cách nhảy ra khỏi một tòa nhà. Herohero đã từng nghĩ rằng có lẽ người đó sẽ không kết thuc trong trạng thái đó nếu như co ai đó làm giảm bot bong bóng cảm xúc bi dồn nén trong nguời ây. Khi Ainz nhớ lại những lời đó, cơ thể anh run rẩy.

Sự sợ hãi là một khái niệm xa la đối với một undead, nhưng hiện anh không thể xua tan nỗi sợ hãi mà anh cảm thấy từ bên trong.

Mình cần phải tổ chức một hệ thống ngày lễ mà những người giúp việc có thể chấp nhận. Không, nhu vậy liệu có quá kỳ vọng? Làm thế nào mình có thể khiến cho họ chap nhân dieu đó? BIến nó thành thứ như một phần thưởng vì đã làm tốt công viêc hay cái gì đó tưong tự?

... Kế hoạch sẽ không the hoạt động. Nếu mình chỉ chú ý đến những người giúp việc, thì mình sẽ không biết những người bảo vệ tầng và những người bảo vệ khu vực suy nghĩ thế nào về điều đó. Mình có nên tiến hành một thử nghiệm ở đây với số lượng người giới han không?

Umu, Ainz gật đầu.

Điều quan trọng là phải khiến họ hiểu rằng đây không phải là một hình phạt.

Những người giúp việc bình thường, nhung người ghét phải nghỉ ngơi, sẽ không thể chấp nhận điều đó. Do đó, mình sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ của nhiều người giúp việc cùng một lúc.

Anh nhớ lại những suy nghĩ của minh trong những ngày anh còn là một người làm công ăn lương.

Sẽ rất lạ nếu có ai đó phải nghỉ một ngày khi xung quanh không có ai khác phải nghỉ một ngày.

Tuy nhiên, nếu có nhiều người cùng đi nghỉ, thì sẽ rất khó để có thêm một ngày nghỉ nữa. Do đó, anh phải chú ý đên những người nộp đơn xin nghỉ lễ. Điều đó nói rằng, anh không thể bắt buộc bất kỳ người giúp việc nào làm như vậy.

Các cấp dưới sẽ sẵn sàng tiếp nhân một kỳ nghỉ hơn nếu họ nhìn thấy cấp trên của họ công khai làm như vậy. Trong trường hợp này, cấp trên của họ là Pestonya và Sebas, và...

"Và mình. Hầu gai!"

Ainz đứng dậy và quay lại. Người giúp việc bình thường lắng nghe chăm chú, đôi mắt mở to thật to..

"Ta sẽ có một kỳ nghỉ dài ba ngày. Cho goi Albedo! "

"Vâng! Thuộc ha sẽ triệu hồi cô ấy ngay lập tức! "

Khi anh nhìn người giúp việc vội vàng rời đi, Ainz gật đầu.

Đột nhiên nghi phép sẽ khiến cho sếp ban không hài lòng. Người ta thương phải thông báo cho những người khác trước thời hạn. Vì lý do đó, điều quan trọng là phải sắp xếp được một người tạm thời thay thế vị trí của bạn trong thời gian ban nghỉ phép.

Bỏ qua viec xin nghỉ quá lâu có nghĩa là không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà anh ta đã để lại trong tổ chức, đi nghỉ trong khoảng ba ngày hoặc lâu hơn nên được chấp nhận.

Fufu. Có thể tham gia kỳ nghỉ ba ngày vào bất kỳ dịp nào ngoài sự kiện chao Năm Mới với mình là một cú huých lớn. Tuy nhiên ... ngay cả khi mình co một kỳ nghỉ, minh nên làm gì với nó đây?

Trong quá khứ, anh sẽ chỉ dành tất cả kỳ nghi cho YGGDRASIL. Anh không thể làm điều đó ngay bây giờ.

Ainz nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên, anh không thể nghĩ ra bất kỳ sở thích nào khác mà anh có
hơn YGGDRASIL.

Nếu anh ta đi dạo quanh Nazarick, điều đó sẽ giống như ông chủ của một công ty đang đi dạo
xung quanh văn phòng trong khi ông đang đi nghỉ.

Mình có nên đi mua sắm không? Xem phim? Đọc sách? Nghe nhạc? Không thứ gì trong những thứ đó mình thật sự quan tâm... Như minh đã nghĩ, không có gì khác mình muốn làm trong cuộc sống ngoài YGGDRASIL...

♦ ♦ ♦

Tất cả các hầu gái đều tập trung ở một trong các phòng của tầng 9. Đây là một trường hợp khẩn cấp.

Đối với người mới bắt đầu, làm nhiệm vụ hầu gái cho Ainz là một nhiệm vụ rất quan trọng. Những người hầu gái thường xuyên của Nazarick coi trọng nghĩa vụ đó trên mọi thứ khác, cũng như người được giao cho vai trò đó. Do đó, thực tế rằng trở thanh người giúp việc riêng cua Ainz đồng nghia với việc người đo phải tập trung tất cả vào công việc đó.

Đương nhiên, người đã tập trung họ ở đây không ai khác ngoài Tổng quản thủ vệ Albedo; nói cách khác, thứ hạng cao thứ hai trong Nazarick. Là sếp của sếp của họ, co nghĩa là họ sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cô ấy, nhưng dù vậy, người giúp việc của Ainz co thể từ chối lệnh triệu hồi. Điều đó chỉ có môt cách giải thich, bởi vì đó là người được phân công phục vụ Ainz Ooal Gown, người cai trị tuyệt đối của Nazarick, ngươi dược ưu tiên hơn mọi thứ khác.

Vì vậy, khi họ nhìn thấy người hầu làm nhiệm vụ ngày mai cũng tập trung ở đây, những người giúp việc khác đều bị đóng băng vì sốc.

Cô ấy là người giúp việc đang đươc nghỉ ngày hôm nay.

Cô không phải là người được đặc cach bởi thực tế là cô đã được gọi đến đây. Trươc ngày làm nhiệm vu hầu gái riêng cho Ainz, cô phai chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ cho minh bình tinh. Bình thường, cô ấy sẽ không ở bên những người hầu gái khac, nhưng cô không thể từ chối mệnh lệnh của Albedo.

"... Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Etoile là người sẽ thực hiện nhiệm vu giúp việc ngày mai sao? Đây hẳn là sự kiên gì đó thực sự to lớn... "

"Đung. Tất cả những người giúp việc khác cũng tụ tập ở đây, vậy nên ai đi cùng Ainz-sama hôm nay? "

Cô hầu hỏi câu hỏi đó nhìn qua Pestonya, người đang đứng bên cạnh Albedo.

"Ngay cả Pestonya-sama cũng ở đây ... tôi hơi lo lắng một chút."

Nói chuyện voi nhau bị nghiêm cấm khi họ đang được tập hợp theo lệnh. Tuy nhiên, họ được tự do nói cho đến khi Albedo đến, hoặc cho đến khi Pestonya nói với họ phải giư im lặng.

Hai người giúp việc đó không phải là những người duy nhất làm như vậy. Có những người giúp việc khác cũng đang nói chuyện với nhau ở đây và ở đó, và một số người được phân công làm nhiệm vụ hầu nam cũng đang nói chuyện với nhau.

Tuy nhiên, có vẻ như hai người họ đã bị nghe lỏm. Etoile tiếp cận hai người giúp việc đang nói chuyện với nhau.

"Well. Hôm nay, Yuri-neesama đang thay thế vị trí của tôi bên phía Ainz-sama. "

"Eh? Onee-sama? "

Chủ đề dường như đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Sau đoạn nói chuyện gây giật mình đó, tiếng thì thầm về cuộc trò chuyện đó đến từ khắp nơi.

Các Pleiades là hầu gái, nhưng họ là hầu gái chiến đấu. Là hầu gái chiến đấu, họ không được giao nhiệm vụ giống như những người giúp việc bình thường. Đó là lý do tại sao những người Pleiades ít nói chuyện với những người giúp việc bình thường.

"Nếu Yuri onee-sama đang làm việc, thì cô ấy sẽ hoàn toàn làm tốt nhiệm vụ của chúng ta... vậy điều đó có nghĩa là cô ấy đang làm công việc của chúng ta?"

"Điều đó cũng làm tôi lo lắng ..."

Một số giọng nói có nội dung tương tự cũng có thể được nghe thấy.

"Trong mọi trường hợp, chúng ta sẽ được đối xử như thế nào sau ngày hôm nay? Chúng ta sẽ được phân công lại chứ? "

"Các người hầu nam cũng ở đây. Và rồi có cả Eclair-sama. "

Một trong những người hầu nam đang nhấc Eclair lên khi anh nói chuyện với Pestonya.

"Chà, giờ tôi có thể chấp nhận điều đó... huh? Chẳng phải đó là con người sao? "

Có một người hầu gái đang được huấn luyện ở Nazarick trong thời gian này. Những người giúp việc bình thường có một mối quan hệ kỳ lạ với cô ấy và không ai trong số họ từng dành nhiều thời gian với cô ấy.

"Ý cô là người phụ nữ mà Ainz-sama đã cưu mang sao? Giờ cô ấy không ở trong một thành phố của con người sao? "

Những người giúp việc cười khúc khích với nhau.

Họ có nhiều cấp trên, nhưng chỉ có một người cai trị tối cao.

Đó là người cai trị Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, Ainz Ooal Gown. Những người hầu gái này sẽ quỳ xuống trước mặt của anh ấy, tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào mà anh ấy ban tặng, và dâng hiến cả trái tim của họ cho anh ta, người đứng trên tất cả các hầu gái của thế giới. Vì vậy, thực sự đáng thương cho một người nào đó rất gần với anh ấy mà không được phép làm việc cho anh ta.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, và Albedo và Sebas bước vào phòng. Sự căng thẳng lấp đầy không khí ngay lập tức.

Những âm thanh xì xèo trong không khí từ trước đó giờ đã biến mất.

Sau khi nhìn qua tất cả mọi người, Albedo giải thích lý do mọi người tụ họp ở đây hôm nay.

"Ainz-sama sẽ đi nghỉ vài ngày. Tất cả các bạn đã được tập hợp ở đây để chuẩn bị cho điều đó."

Những người giúp việc thường xuyên đều quay sang nhìn nhau. Sau đó, một trong số họ hỏi một câu hỏi:

"Xin chờ một chút, Albedo-sama. Nếu đúng như vậy thì người giúp việc được giao nhiệm vụ giúp việc riêng cho Ainz-sama― "

Albedo giơ tay lên yêu cầu dừng câu hỏi lại trước khi cô có thể kết thúc.

"Sẽ là tự nhiên khi bạn nên nghĩ đến câu hỏi. Tuy nhiên, tôi muốn bạn lắng nghe tôi trước khi bạn đặt câu hỏi. "

♦ ♦ ♦

Đây sẽ là khởi đầu cho ba ngày nghỉ của Ainz.

"Vậy, Albedo, ta có thể để phần còn lại cho cô không?"

"Vâng. Thuộc hạ sẽ quản lý Nazarick thay vị trí của ngài. "

Albedo cúi đầu thật sâu.

"Umu. Thật sự, ta luôn hoàn toàn tin tưởng rằng ngươi có thể xử lý những nhiệm vụ đó, Albedo. "

Đó là lý do tại sao anh có thể nghỉ ngơi dễ dàng trong vai trò người cai trị của mình. Nếu lần này diễn ra tốt đẹp, có thể nó sẽ là ý tưởng tốt để tổ chức thường xuyên những kỳ nghỉ như thế này, Ainz trầm ngâm.

"Cảm ơn nhiều. Thuộc hạ có thể biết ngài định làm gì bây giờ không, Ainz-sama? "

"Uh, umu. Ta đang nghĩ đến việc lăn lộn trong phòng của ta một lúc trước khi đi dạo xung quanh Nazarick. "

"Vâng," Albedo mỉm cười.

Hm, cô ấy nghĩ đó là một cách nhàm chán để tận hưởng một kỳ nghỉ sao? Có lẽ Touch Me-san sẽ dành những dịp như này cho gia đình ... Vậy mình có nên đi đâu đó với Pandora Actor không?

Ainz nhíu mày. Nó không phải là bởi Pandora Actor là một người xấu, chỉ là đối phó với anh ta khá mệt mỏi về tinh thần. Điều đó nói rằng, anh không muốn bằng một cách nào đó anh đột nhiên sẽ hét lên "ahhhh" mà Không có lý do gì cả.

Phải, lăn lộn trên giường là một cách tốt để sử dụng thời gian rảnh rỗi của một người. Fufu ... Có lẽ mình có thể dành một ngày thực hành làm thế nào để trở thành một người cai trị. Mình có đủ loại ý tưởng mà mình muốn thử ...

"Đó là trường hợp... có chuyện gì với những cô hầu gái kia?"

Có 40 người giúp việc xếp hàng trong phòng, và Pestonya đứng đầu.

"Vì chúng thuộc hạ không biết ngài cần bao nhiêu người giúp ngài trong kỳ nghỉ của ngài, nên thuộc hạ cảm thấy cần thận trọng và cho gọi mọi người tập chung ở đây. Thuộc hạ đã giao nhiệm vụ hàng ngày cho các tầng khác nhau Thủ vệ tầng và nếu cần thiết, những người nắm giữ vị trí cao cũng sẽ được cử đi hỗ trợ ~ wan. "

"...?"

Không thể hiểu ý nghĩa trong những lời cô nói, Ainz nghiêng đầu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình muốn cô ấy giải thích cho mình. Nhưng tất nhiên, điều đó không phù hợp với hình ảnh của người cai trị của Nazarick.

"Ah... chắc chắn không cần thiết, phải không? Ta chỉ muốn lăn lộn trong phòng mình... "

"Thuộc thành thật xin lỗi vì điều này ~ wan. Thuộc hạ đã hiểu những gì ngài đã nói, chúng thuộc hạ đã tính toán rằng số lượng người này sẽ cần thiết để cung cấp hỗ trợ tối ưu cho ba ngày nghỉ của ngài ~ wan. Nếu ngài muốn lăn lộn trong phòng của ngài, thuộc hạ cảm thấy chúng thuộc hạ phải đảm bảo ngài di chuyển xung quanh trong sự thoải mái hoàn hảo ~ wan. "

"Trong việc lăn lộn?"

"Vâng ~ wan. Chúng thuộc hạ đã quyết định ai là người sẽ giúp di chuyển cơ thể của ngài xung quanh ~ wan. "

"...?"

"Ví dụ, nếu ngài muốn lăn tròn, chúng thuộc hạ sẽ có tám người giúp việc giúp ngài làm điều đó ~ wan. Ngoài ra, nếu ngài muốn đọc một cuốn sách, chúng thuộc hạ sẽ có một người giữ cuốn sách trong khi một người khác giữ chiếc đồng hồ để ngài xem thời gian và một người nữa giúp ngài lật sách ~ wan. "

"...Ngươi nói gì...?"

Ainz nhìn Albedo để tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng cái nhìn anh nhận được từ cô không phải là những gì anh hy vọng.

"Ainz-sama. Ngài sẽ không cho phép điều này sao? Nếu chúng thuộc hạ giảm số lượng người được phân bổ thì chúng thuộc sẽ luôn bị quấy rầy với suy nghĩ rằng có lẽ có một trên hàng ngàn hàng vạn phần trăm, khả năng sẽ xảy ra sơ sót gì đó khiến kỳ nghỉ của ngài ko được hoàn hảo. "

Khi Albedo trả lời, bộ não của Ainz làm việc dữ dội.

Tuy nhiên, anh hiểu điều đó.

Ainz - Suzuki Satoru - giữ trọng trách của một người cai trị tuyệt đối Nazarick. Tuy nhiên, những người hầu gái và những người làm công việc khác trong Nazarick đã bị ràng buộc để phục vụ Ainz. Do đó, ngay cả khi Ainz tham gia vào một kỳ nghỉ, anh ấy vẫn là người cai trị tuyệt đối.

Nó giống như cách chủ tịch của công ty tiếp tục làm chủ tịch của nó ngay cả khi ông ta không ở công ty.

Cái gì thế này...

Anh có thể cảm nhận được áp lực to lớn từ những người giúp việc khi họ suy ngẫm về ba ngày trong kỳ nghỉ của mình.

...Thật tệ.

"Thuộc hạ biết ơn vì ngài đã chấp nhận thiện chí của chúng thuộc hạ. - Giờ thì, các hầu gái. Hãy để Ainz-sama thấy chúng ta báo đáp lại lòng tốt của ngài ấy thế nào! Chúng ta hãy đảm bảo Ainz-sama hoàn toàn hài lòng trong suốt kỳ nghỉ của mình! "

Những người giúp việc trả lời đồng loạt, một áp lực khủng khiếp được giải phóng sau lời nói của Albedo.

Tiếng hét mạnh mẽ này là tiếng hét mà anh chưa bao giờ nghe thấy trước đó.

Và như vậy, kỳ nghỉ ba ngày đau đớn của Ainz bắt đầu. Có vẻ như anh ta đang ở trong một ngôi nhà dành cho những người nghỉ hưu, và đó là một trải nghiệm khủng khiếp. Cùng lúc đó, anh quyết định củng cố lại kế hoạch tạo ra một kỳ nghỉ cho những giúp việc .

Ainz quyết không từ bỏ.

Anh ta sẽ biến Nazarick thành một môi trường làm việc có đạo đức, tốt đẹp cho những đứa con yêu dấu của mình.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Ngoại Truyện:Cuộc Trò Chuyện Của Ba Thiếu Nữ

Shalltear, người được mời vào phòng của Albedo, chớp mắt khi cô nhìn thấy một Dark Elf nhỏ bé đang đứng ở bên cạnh, và sau đó cô ngạc nhiên nhìn chủ nhân của căn phòng. Cô nghe thấy một tiếng cười, và rồi một câu trả lời:

"Ara, có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ tốt hơn là làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta như những người phụ nữ. Cô thấy phiền sao?"

"Tôi không quan tâm, còn cô thì sao?"

"Tôi...chúng ta đểu ổn với chuyện này."

"Cô có thể tham khảo cho mình một ít bây giờ."

"Vậy thì tôi sẽ làm thế. Tôi cho rằng tôi có thể tha thứ cho điều này một lần một ngày. "

Shalltear được dẫn vào phòng và đến bàn ăn được chỉ định, mắt cô nhìn vào những thứ đã được đặt trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh khiết.

Những thứ chuẩn bị cho buổi trà chiều đã được bày ra.

Có rất nhiều tách trà dành có nhiều người. Cũng có những kệ bánh ba lớp lấp lánh bằng bạc, đầy ắp những món tráng miệng. Dù nhìn như nào cũng không có vấn đề, luôn luôn có thứ gì đó ngọt ngào trong tầm nhìn. Đó là một cảnh tượng thật bắt mắt.

Nhìn thoáng qua, có những quả dâu mềm mại mọng nước, những chiếc bánh bông lan mềm mại cũng như nhưng chiếc bánh dâu tây được làm hầu như bằng bơ gần như không có dầu. Có những chiếc bánh Tart trái cây tỏa ra hương thơm cam quýt, được làm bằng rất nhiều trái cây tươi. Thêm vào đó, một chiếc cheesecake lộng lẫy tỏa ra mùi hương tươi mới. Chiếc bánh đính chocolate màu nâu và rắc bột vàng.

Tất nhiên, để không nhàm chán trong sự lựa chọn, tiệc trà không chỉ giới hạn mỗi bánh.

Có những miếng bánh kem mà dường như bị đè bẹp bởi sức nặng của nước sốt trứng được thêm vào. Có những miếng thạch đào dài, hình trụ và những miếng thạch được làm từ nho Kyoho, và thậm chí có những miếng thạch làm từ một vài loại trái cây chỉ có thể tìm thấy ở YGGDRASIL.

"Tất cả những thứ này nghĩa là sao?"

"Tôi hỏi Pestonya để làm một vài đồ ngọt. Tuy nhiên, nó không phải là cách nấu của Sous-Chef, vì vậy ăn nó sẽ không cung cấp bất kỳ hiệu ứng phép thuật nào hoặc cái gì đó tương tự như thế. "

"Ohhh, hóa ra chiếc xe đẩy đó mang đến những thứ này."

Shalltear nhớ lại cuộc gặp gỡ của cô với cô hầu gái có chiếc đầu chó.

Đồng thời, Albedo đã rất khéo léo chuẩn bị cho mình.

Tất cả những cốc trà được làm tốt. Mặc dù thông thường, tiệc trà sử dụng những cốc trà liên quan đến màu trắng, Albedo đưa ra những tách trà màu đen với những thiết kế phức tạp, chạm khắc bằng vàng.

Họ đã được làm việc với các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên-

"Tôi thích màu xanh hơn, tôi sẽ mang đến một ít vào lần sau."

"Tôi nghĩ tôi có một ít đồ chạm khắc hoa văn bằng vàng-"

"Hai cô đều có sự khiếu thẩm mỹ tốt. Không,tôi phải nói là Đấng Tối Cao đã ban cho các cô khiếu thẩm mỹ tốt."

Albedo rót trà trong khi cô ấy nói.

Một mùi thơm lấp đầy không khí xung quanh, và nó kích thích mũi của Shalltear.

Cô nghĩ về một số loại trà khi tiếp tục thưởng thức mùi hương, và sau đó Shalltear quyết định đó phải là một loại trà đặc biệt.

"...Có phải là Platinum++Asgard Pekoe?"

"Tôi không cũng không chắc, những tôi nghĩ nên là loại đó. Pestonya nói gì đó liên quan đến những từ này."

"...Tại sao thứ tốt như thế này lại trong tay của một người không thể đánh giá nó..."

"Ý của cô là gì, Shalltear?"

"Đây là thứ vô cùng cao cấp cần được thu hoạch trong vụ mùa tại Asgard vào những thời điểm cụ thể trong những mùa cụ thể, bởi những người có chuyên môn."

"Mm, mm--"

"Albedo, có ổn khi sử dụng những thứ tốt như vậy không? Nó sẽ không làm cho Ainz-sama hay các Đấng Tối Cao khác tức giận chứ?"

"Sẽ ổn thôi. Tôi đã nhận được sự đồng ý của Ainz-sama. Yên tâm."

Bàn tay của Shalltear giao động giữa sự chấp nhận và từ chối khi cô vươn tay về phia chiếc cốc chuyển cho mình. Chất lượng tuyệt vời của trà đã làm cô ấy sợ hãi.

Aura không ngần ngại uống ngay và nuốt xuống, cô làm điều đó với một bên tay chống ở eo.Trái ngược với Shalltear, người mắt đang nhìn chằm chằm, Aura chỉ nói, "Đắng quá!" sau khi nốc toàn bộ một cốc trà siêu cao cấp trong một hơi.

"Hah?"

"Mm, nước ép trái cây hoặc đồ uống thể thao sẽ tốt hơn."

"Cô!"

Nó thật lãng phí với cô! Shalltear kìm hãm lại sự thôi thúc hét vào mặt Aura.

Aura chỉ là một bé gái, vì vậy việc giáo dục cô ấy cách thưởng thức trà là nhiệm vụ của người lớn tuổi hơn cô ấy.

"Aura, cho phép tôi chỉ cho cô cách thích hợp để uống trà."

Shalltear duyên dáng cầm tách trà và nhấp một hụm. Hương thơm tự nhiên lan truyền qua miệng cô. Tất nhiên, Shalltear thích máu tươi hơn, nhưng cô cũng có thể thưởng thức loại món này. Đó là khẩu vị tinh tế của cô ấy.

"Uống nó một cách thanh lịch theo cách này là..."

Là cách thích hợp để thưởng thức trà - cô ấy muốn nói điều đó, nhưng Aura đáp trả Shalltear bằng sự không chú ý và sự chú ý của cô hướng vào việc ăn ngấu nghiến chiếc bánh dâu tây. Shalltear chỉ có thể nhìn chằm chằm trong sự yên lặng.

"Ah, Albedo, xin vui lòng thêm nữa."

"Đúng rồi, cô muốn cái gì tiếp theo?"

"Mm. Tôi muốn ..."

"...Aura. Tôi ở đây, cố gắng dạy cho cô quy tắc-"

"-Tôi nói này, Shalltear.Trà dùng để nhấm nháp giống như rượu, tôi nói đúng chứ? chắc chắn cách Aura uống sẽ trông thô kệch trước Ainz-sama và những người khác, nhưng đây là bữa tiệc trà riêng giữa bạn bè, không sai chứ? Ngoài ra, cô ấy không uống một cách thô lỗ, vì vậy nó cũng tốt thôi, cô không nghĩ vậy sao? " (lời của Albedo)

"Huhuhu, cô thua rồi-" (lời của Aura)

"Kuk...D-dù sao đi nữa, Albedo, cô gọi chúng tôi đến đây chỉ để tiệc trà sao?"

"Thật vậy. Tôi muốn có một cuộc trò chuyện tốt đẹp giữa các nữ thủ vệ."

"Mm-"

Shalltear uốn lông mày, nhưng không quở trách cô ấy. Thực tế là, tất cả chúng ta được tạo bởi các Đấng Tối Cao. Mặc dù họ cho thấy sự trung thành của mình theo những cách khác nhau, nhưng tất cả họ đều chung một mục đích. Trong trường hợp đó, hiểu biết sâu sắc hơn về nhau là một ý tưởng tốt.

"Bây giờ, hình như tôi đã nhìn thấy đồ nội thất trong phòng này ở đâu đó trước đây?"

Các đồ nội thất trong căn phòng này khá giống với những hồi tưởng của Shalltear về căn phòng thuộc về một người tuyệt vời. Để đáp lại câu hỏi đó, Albedo mỉm cười trước khi trả lời:

"Đúng vậy, Shalltear. Với sự ân sủng của Ainz-sama, tôi đã được phép trang trí căn phòng của mình theo cách tương tự như của những Đấng Tối Cao."

"...Cô thậm chí còn sử dụng những thứ tương tự như Đấng Tối Cao...sẽ trở nên lễ phép hơn khi từ chối điều đó."

"Cô nói tôi nên từ chối món quà từ Ainz-sama?"

Ánh mắt dữ dội của họ đột ngột quay về phía người đồng cấp vô tư của mình.

Aura nhìn từ bên này sang bên kia, và sau đó hỏi Shalltear một cách ngạc nhiên:

"Tôi không hiểu tại sao cô lại quá tức giận, Shalltear. Phòng tôi đầy đồ đạc của Bukubukuchagama-sama. Phòng của cô không giống như vậy sao? "

Thật vậy, nó như thế.

Tất cả các đồ đạc trong burial chamber của Shalltear đã được đặt ở đó bởi người đã tạo ra cô. Khi người đó đặt nó theo cách đó, cô không thể nói gì khác.

Khi cô nhìn thấy nụ cười của Albedo, Shalltear cắn môi của mình, Aura đặt ra câu hỏi.

"Vậy, hm. Albedo, những bộ quần áo của cô là như thế nào? Nếu cô được cho đồ nội thất, không có nghĩa là cả quần áo nhỉ?"

"Những thứ đó cũng được ban cho tôi bởi Ainz-sama."

"Tại sao Ainz-sama lại có những bộ quần áo của phụ nữ?"

Người Albedo đột nhiên bất động nhìn bằng ánh lo lắng đến Shalltear, như thể cầu xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, Shalltear không dư thừa năng lượng để giúp cô ấy. Đó là bởi vì cô ấy đang tuyệt vọng cố gắng để phủ nhận câu trả lời trong tâm trí mình.

"Điều đó, điều đó cũng có thể xảy ra."

"Có phải vì ngài ấy có một vài người phụ nữ và ngài ấy muốn tặng chúng cho họ?"

Nhờ vào những lời nói của Aura, Albedo lúc trước bất ngờ đóng băng giờ đang nâng tách trà và chiếc đĩa của mình lên miệng cùng một lúc, khi thưởng thức hương thơm của trà cô mỉm cười và trả lời:

"Thật vậy, Ainz-sama là một cá nhân kiệt xuất.Số lượng người phụ nữ yêu ngài ấy nhiều hơn là số ngôi sao trong một thiên hà. "

Chiếc đĩa và tách trà va chạm vào nhau. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả trà bắn ra đã được giữ lại bên trong chiếc đĩa, mà không nhuộm màu chiệc khăn ăn bằng vải trắng.

Gần đó Shalltear cũng không còn đủ năng lượng để bình tĩnh khen ngợi Albedo.

"Ngài ấy phải thay đổi người phụ nữ của mình, người sau phải khác với người trước đó."

"Đúng, đúng vậy. Sau tất cả, ngài ấy là Ainz-sama, ngài là người chỉ huy tất cả 41 Đấng Tối Cao khác. Ngài ấy phải được rất nhiều người ưa chuộng. Điều quan trọng nhất là người được ở lại với ngài ấy cuối cùng. Quá khứ của ngài ấy với các cô gái không phải là vấn đề...Tất nhiên, nếu có ai trong số những người phụ nữ trước đó dám không biết xấu hổ bày tỏ trước mặt ngài ấy lần nữa, chắc chắn tôi sẽ giết cô ấy."

"Đ-đúng vậy."

Albedo và Shalltear mỉm cười với nhau. Ở góc tầm mắt của họ, Aura nhún vai,như thể nói, "Tốt, được thôi."

"Bây giờ chúng ta hãy để chuyện đó sang một bên."

"Vậy, một thứ gì khác thì sao..nhưng, chúng ta nên nói về điều gì?"

"Mmm - phải là thứ gì đó liên quan đến Ainz-sama, phải không, Aura?"

"Chắc chắn chúng ta sẽ làm như thế. Đối với Ainz-sama - ngài ấy rất quyến rũ và rất dịu dàng."

Shalltear nhận thấy khuôn mặt của Albedo co giật một chút. Nếu ai đó không biết những gì đang ẩn nấp bên trong cử chỉ đó, thì có thể giả định rằng đôi mắt nhẹ nhàng đó chỉ đơn giản nhìn họ. Cô cố tình vuốt ve chiếc nhận trên ngón tay trái, đắm mình trong ánh sáng mà nó phản chiếu.

Cô là con đĩ - Shalltear nuốt những lời đó trước khi nó được nói ra, và mỉm cười. Đây không phải là một hành động giả hoàn toàn, bởi vì khuôn mặt của cô thư giãn một cách tự nhiên mỗi khi nghĩ về chủ nhân của mình.

"Ainz-sama...thực sự là một chủ nhân xuất chúng."

"Cô nghĩ phần nào cơ thể của ngài ấy là đẹp nhất, Shalltear Bloodfallen?"

"Nếu cho quá nhiều món sữa trứng. Nó sẽ tràn ra ngoài." (giọng Aura)

"Tất nhiên đó sẽ là phần cơ thể trắng tinh khiết của ngài ấy. Nó có một tỷ lệ lý tưởng. Tôi muốn làm thế nào đó để có thể chạm vào cơ thể của ngài ấy."

Không cần phải bàn cãi, những gì cô thực sự muốn làm là leo lên khắp cơ thể của chủ nhân và thưởng thức hương vị xương của ngài ấy ,nhưng cô thực sự không thể nói ra điều đó.

"Thật vậy, thân thể của ngài ấy - nếu so sánh sẽ giống như ngà voi - khá đẹp...Mặc dù vậy, cô có nghĩ bộ phận đẹp nhất của Ainz-sama là đôi mắt của ngài ấy không? Cặp mắt mê hoặc, sâu thẳm, như những cửa ngõ dẫn vào vực thẳm...Tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm trang và cứng rắn của ngài ấy từ ánh sáng cao quý của chúng."

Không tệ.

Tuy nhiên, Shalltear không cảm thấy chúng có thể vượt qua được thân hình trắng tinh khiết của Ainz.

"Thật sao? Cơ thể trắng như thạch cao của ngài ấy tốt hơn chứ? Cô không muốn được chấp nhận bởi cơ thể đó sao? Cô không muốn chạm vào nó bằng tay của mình sao?"

Một tiếng nứt vỡ xuất hiện bên trong nụ cười của Albedo. Cảm thấy rằng đây là thời điểm để tiến lên, Shalltear đẩy mạnh cuộc tấn công.

"Đó chưa phải là tất cả. Khi nghĩ đến đôi tay của ngài ấy đặt trên eo của chúng ta, và kéo chúng ta đến gần ngài ấy."

"Ugkkkkk!"

"Làm ơn cho tôi thêm nữa." (giọng Aura)

"Và sẽ như thế nào khi được ngài ấy kéo vào lồng ngực rộng lớn và cứng cáp của ngài, để nghe ngài ấy thì thầm với giọng nhẹ nhàng, những - từ - ngữ - dành - riêng cho chúng ta?"

"Nggggfffu!"

Albedo dường như đang làm đau mũi của cô ấy. Những ngón tay của cô lốm đốm thứ gì đó màu đỏ.

"Ah, chiếc cheesecake này thật tuyệt." (giọng Aura)

"Nó như thế nào, Albedo? hãy cho tôi câu trả lời của cô. Cơ thể của ngài ấy không tốt hơn sao?"

"Điều, điều đó thật quá không trong sáng! Làm, làm thế nào cô có thể nói về điều đó? Cám dỗ tôi bằng thân thể của ngài ấy thật không công bằng! Tôi đang nói về vẻ đẹp trong sáng!"

"Vậy sao? Tuy nhiên, cách cô biểu hiện là tuyên bố chiến thắng của tôi."

"Guh!"

"Tôi nói này-"

"Cô định nói gì ,Aura? Đây là phần thú vị nhất. Lau sạch miệng của cô đi và cô có thể là một nhân chứng sống khi người phụ nữ này thừa nhận thất bại của mình. Làm đi nào, Albedo, thừa nhận điều đó đi! Hãy thừa nhận rằng phần đẹp nhất của Ainz là cơ thể toàn xương của ngài ấy!"

"Nguuu!

Một nụ cười chiến thắng xuất hiện trên gương mặt của Shalltear, khi cô quan sát cách Albedo đang nghiến răng, và rồi Aura thì thầm với chính mình:

"Phần nào của Ainz-sama là không đẹp? không phải ngài ấy là người đẹp nhất sao?"

"????"

"????"

Shalltear gật đầu với Albedo.

"Thật vậy,Ainz-sama là hóa thân của cái đẹp. Chúng ta không thể nói phần nào của ngài ấy là tốt nhất."

"Đúng vậy, Albedo. Sẽ là thiếu tôn trọng khi làm điều gì đó giống như phân cấp cho các bộ phận cơ thể của Ainz-sama, của một Đấng Tối Cao."

"Vì vậy, chúng ta đã có câu trả lời của mình."

"Tất cả các bộ phận của Ainz-sama đều đẹp. Tuy nhiên, có những phần hấp dẫn hơn, dựa trên sở thích cá nhân."

Đây thật sự là một cảnh tượng huy hoàng.

Well , ngoại trừ một cô gái nào đó cảm thấy tất cả mọi thứ thật hỗn độn.

"Thật sự mọi thứ sẽ tốt khi có những người thủ vệ như này sao?"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Ngoại Truyện:Nhà Hát Kịch Nazarick

Aura: Được rồi, mọi người! Chỉ cần thêm một chút nữa là chúng ta xong! Chúng ta hãy hăng hái lên và đi thôi!

Mare: Onee-chan, chuyện gì vậy?

Aura: Oh! Mare, có vấn đề gì vậy?

Mare: Em nghe thấy một âm thanh đáng kinh ngạc, điều đó khiến em băn khoăn. Onee-chan, sao chị lại triệu hồi quá nhiều Dragon-Kin vậy?

Aura: Hehe, ngươi nghĩ là vì sao?

Mare: chị đang làm cái gì đó ... không phải ở đây, có vẻ như là ở bên ngoài Nazarick ...

Aura: chính xác! Ta đang định xây dựng một lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick giả!

Mare: Ehhhh-- ?!

Aura: Và thứ ta sắp xây không phải chỉ giống ở vẻ bên ngoài nhé! Mà ngay cả nội thất cũng gần như giống với bên trong Nazarick! Ngươi thấy sao về điều đó? Thật đáng kinh ngạc, phải không? ... Khoan đã, tại sao ngươi lại tỏ ra lo sợ như vậy hả?

Mare: C-có phải là ... O-onee-chan, chị ...

Aura: Ngươi nói gì cơ?

Mare: K-không có gì ...

Aura: Ngươi đang cố giấu diếm ta điều gì vậy? ! Mau khai ra đi! Sao ngươi cứ dúm dó thế ~ [siết cổ trong tâm trạng bực mình]

Mare: Em, em sẽ nói mà! O-onee-chan, có phải chị đang có ý định rời khỏi Nazarick không?

Aura: Haaaaaaah ?! Ngươi đang nói về cái gì vậy ?! Ngươi nghĩ ta muốn làm như vậy sao!

Mare: (hốt hoảng) N-nhưng chị đã tạo ra một cơ sở lớn như vậy, vậy điều đó không có nghĩa là ...

Aura: (thở dài) Ngươi ... Lý do ta xây dựng điều này là bởi vì ...

(bầu không khí thay đổi)

Mare: Ah, sự hiện diện này là ...

Ainz: [Gate]

Aura: Ainz-sama! Mừng ngài đã tới!

Ainz: Hm? Ngươi đã đạt được tiến độ đến như này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy nhận lời cảm ơn của ta, Aura.

Aura: (đỏ mặt) Ehehehe ... Ng-ngài không cần phải nói cảm ơn với thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ tuân theo mệnh lệnh của ngài như một điều hiển nhiên, Ainz-sama.

Mare: Eh ... Vậy có nghĩa là tạo ra một Nazarick giả là ý tưởng của ngài sao, Ainz-sama?

Ainz: Đúng vậy. Chúng ta không biết khi nào một kẻ xâm lược bên ngoài sẽ tấn công, nên để chuẩn bị cho một tình huống như vậy, chúng ta cần xây dựng một nơi như mồi nhử để thu hút sự chú ý của những kẻ thù có ý định tấn công chúng ta. Đây cũng là một phần trong kế hoạch củng cố Nazarick.

Mare: (tỏ ra ấn tượng) Thuộc hạ đã nghĩ ...

Ainz: Hm? Vấn đề ngươi nghĩ đến là gì?

Mare: Ah, không, thuộc hạ chỉ nghĩ rằng One one sẽ tách ra khỏi Nazarick.

Ainz: Eh? Tách ra sao?

Aura: Như thuộc hạ đã nói, thuộc hạ sẽ không bao giờ làm những việc như thế! (vài tiếng ồn trẻ em)

Mare: ... Ow ow ow ow ... Em xin lỗi, Onee-chan ...

Aura: Jeez. Ainz-sama, xin vui lòng đừng để tâm về những điều vừa rồi!

Ainz: Oh ... (Aura, muốn ở một mình sao? Nhưng làm thế nào ... Ah, có lẽ đây giống như là một trong những ý tưởng mình đưa ra để giải thích cho sự phản bội của Shalltear trước đó). Ah ... koff. Aura.

Aura: Có chuyện gì vậy, Ainz-sama?

Ainz: Có điều gì trong cuộc sống hàng ngày của ngươi khiến ngươi cảm thấy không hài lòng không?

Aura: Eh? Thuộc hạ sao?

Ainz: Mm. Ta biết rằng ngươi đã làm việc rất chăm chỉ với những mệnh lệnh ta đưa ra mỗi ngày. Tuy nhiên, ta đã không trả công cho ngươi bằng bất kỳ cách nào. Ta nghĩ nếu ngươi có bất cứ yêu cầu gì ta sẽ cố gắng đáp ứng cho ngươi.

Aura: Ngài đang nói về điều gì vậy, Ainz-sama? Ngài muốn trả công cho bất cứ điều gì mà thuộc hạ đã làm và ... vân vân ...

Mare: Chính xác! Đối với chúng thuộc hạ Không có niềm vui nào lớn hơn là được phục vụ cho ngài, Ainz-sama.

Ainz: Ta rất vui khi nghe thấy câu trả lời của ngươi, nhưng đây là một ước muốn chân thành của ta.

Aura: Ainz-sama, ngài ...? "

Ainz: Khen thưởng những người dưới quyền đã hết mình hoàn nhiệm vụ được giao là trách nhiệm của cấp trên. Đồng thời, nó cũng làm cho ta cảm thấy vui hơn. Vì thế, có bất cứ điều gì ngươi mong muốn không?

Aura: Vâng, tất cả những điều này khá bất ngờ ...

Ainz: Không cần phải tỏ ra khách sáo với lời đề nghị của ta, ta ban thưởng cho ngươi bởi những nỗ lực của ngươi trong việc xây dựng Nazarick giả.

Aura: Ainz-sama, thuộc hạ rất vui khi nghe điều đó từ ngài, nhưng thuộc không thể chấp nhận điều này một mình.

Ainz: Vậy sao?

Aura: Đó là bởi vì những người thủ vệ khác khác cũng hết lòng làm việc cho ngài, Ainz-sama. Sẽ không tốt nếu thuộc hạ là người duy nhất nhận được phần thưởng.

Mare: Đúng rồi, nếu Albedo-san hay Shalltear-san biết được rằng onee-chan là người duy nhất có được phần thưởng, vậy thì.

Ainz: Thật vậy ... điều đó sẽ rất tệ. Ta hiểu rồi. Vậy thì, ta sẽ đưa vấn đề này lên trong cuộc họp tiếp theo của chúng ta.

Aura: Thuộc hạ nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, Ainz-sama!

Ainz: Vậy thì, hẹn gặp lại ngươi sau. (làm động tác vuốt mũi). Ah ... Aura.

Aura: Ngài còn gì sai bảo?

Ainz: Ta sẽ để lại phần còn lại cho ngươi.

Aura: Vâng!

***

Albedo: Vậy, đó là tất cả những gì chúng ta có cho hôm nay. Ngài còn muốn thảo luận gì khác nữa không?

Ainz: Có một vấn đề ta đang muốn thảo luận. Ngươi sẽ lắng nghe chứ, Albedo?

Albedo: Ainz-sama! Tất nhiên, xin hãy nói ra.

Ainz: Thứ nhất, ta xin cảm ơn tất cả các ngươi đã đến đây hôm nay. Ta muốn gửi lòng biết ơn chân thành của mình đến với tất cả các ngươi vì những nỗ lực hàng ngày của các ngươi.

Albedo: Ainz-sama! Những lời nói của ngài làm cho chúng thuộc hạ thấy rất kinh ngạc và vui mừng! Tuy nhiên, đối với chúng thuộc hạ, được phục vụ cho ngài là ...

Ainz: Albedo, ta vẫn đang nói.

Albedo: Ah, tha thứ cho thuộc hạ.

Shalltear: Heeheehee, có vẻ như cô vừa thất bại trong việc ghi điểm với Ainz-sama.

Albedo: Ara, tôi có thể hiểu ý của cô là gì chứ, Shalltear?

Shalltear: Cô biết đó đôi khi nịnh hót quá nhiều sẽ có tác dụng ngược lại.

Albedo: Nịnh hót sao ?! Tôi chỉ đơn thuần là bày tỏ những cảm xúc chân thành của mình với tư cách là một bày tôi trung thành của Ainz-sama thôi!

Shalltear: Một bề tôi trung thành, huh ... Vậy việc lấy một chiếc gối ôm bên trên có thêu hình giống như chủ nhân vào giường của mình và chảy nước dãi trên tất cả những thứ có in hình của Ainz-sama là tất cả những điều mà một bề tôi trung thành nên làm sao?

Albedo: (thì thầm) Làm thế nào mà cô dám làm tôi mất mặt trước mặt một Đấng Tối Cao, cô nên chuẩn bị chịu những hậu quả đi, Shalltear?

Shalltear: Arararara ~ khuôn mặt của cô đang được bao phủ bởi những nếp nhăn ~ Hẳn phải rất khó khăn khi là một Succubus còn trinh trắng như cô nhỉ ~

Albedo: Cô nói sao cơ! Nhào vô đây, ngay bây giờ!

(âm thanh của một cú đấm nện xuống bàn)

Cocytus: Các ngươi đang đứng trước một Đấng Tối Cao đấy.

Albedo: Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ!

Shalltear: Thuộc hạ rất xin lỗi!

Cocytus: Hai người các ngươi đã đi quá giới hạn rồi đấy.

Demiurge: Đây là cách hai người họ thường dùng khi đối mặt với nhau, nhưng đúng ra, bây giờ họ phải học được cách đọc tinh huống tốt hơn rồi chứ. Vậy, Ainz-sama, cảm phiền ngài có thể tiếp tục nói không?

Ainz: Umu. Thật ra, ta đã nghĩ đến việc thành lập một hệ thống phúc lợi trong Nazarick để thưởng cho những công việc khó khăn của các ngươi đã thực hiện.

Aura: Hả ... phúc lợi sao?

Mare: Đó là cái gì vậy?

Ainz: Trong thế giới trước kia của ta, có những tổ chức được gọi là các công ty. Đúng rồi, ngươi có thể nghĩ về nó giống như một guild. Giải thích chi tiết sẽ mất nhiều thời gian, nhưng nói tóm lại, các công ty này cung cấp các dịch vụ miễn phí được gọi là các khoản trợ cấp để đảm bảo rằng nhân viên của họ có thể làm việc thoải mái. Điều đó cũng cho biết rằng, có rất nhiều công ty không cung cấp cho họ những trợ cấp đó. Là một người làm công ăn lương ở nhật bản, mình cũng không được hưởng lợi từ họ.

Mare: Các dịch vụ miễn phí ... là thế à?

Ainz: Thật vậy. Để bắt đầu, ta muốn xây dựng các cơ sở mà chúng ta sẽ cần ở Nazarick. Ta muốn cải thiện điều kiện sống của Nazarick và mối quan hệ giữa các thành viên. Các ngươi có bất kỳ đề nghị cụ thể nào không?

Albedo: Ainz-sama, đề nghị của ngài thật sự là một điều có sức hấp dẫn kỳ lạ, nhưng Nazarick không phải đã được trang bị đầy đủ tất cả những gì chúng thuộc hạ cần rồi sao?

Demiurge: Có Spa Resort Nazarick và quầy bar ở tầng 9.

Shalltear: Và có cả tiệm làm móng nữa. Móng của thuộc hạ luôn ở trong tình trạng đẹp nhờ nó.

Cocytus: Cũng có những đỉnh núi và rừng rậm ở đây. Ở hiện tại sẽ thật khó để tìm một thứ gì còn thiếu.

Ainz: Hm, đúng vậy.

Mare: Ah ... cũng ...

Aura: Oh? Thật hiếm khi Mare nói ra suy nghĩ của mình, thật kỳ lạ.

Mare: Thuộc hạ đã suy nghĩ về một điều sau khi nghe ngài nói, Ainz-sama ...

Ainz: Đừng ngại. Nazarick cũng thuộc về ngươi. Ta sẽ thực hiện bất kỳ mong muốn nào của ngươi.

Mare: Vậy thì, thuộc hạ muốn có biển!

Ainz: Ngươi nói là biển, sao?

Mare: Vâng! Thuộc hạ có thể trồng nhiều loại cây hơn và nuôi nhiều loài động vật hơn nếu có biển trên rừng ở tầng 6!

Aura: Nói nghe nè, mọi thứ nên có giới hạn của nó!

Mare: Vậy. vậy điều đó là không thể sao? Thực sự thì...

Ainz: Không, hãy lắng nghe những người khác trước. Có còn ai khác không?

Demiurge: Nói về điều đó, nếu thuộc hạ phải xin một thứ, thuộc sẽ phải yêu cầu có một phòng tra tấn.

Cocytus: Thứ đó, không phải là đã có một phòng tra tấn tấn ở ngay trên tầng 5 sao?

Demiurge: Tôi muốn có nhiều sự khác biệt hơn trong những nỗi đau có thể gây ra. Đốt, đuối nước, nghiền nát, và thử nghiệm thuốc gây ảo giác. Một cái gì đó giống như dòng sông Sanzu sẽ tạo ra thêm nhiều hương vị hơn. (dòng sông Sanzu là dòng sông chia cắt người chết và người sống).

Ainz: Là, là vậy sao...

Mare: Onee-chan, có điều gì chị mong muốn không?

Aura: Ta á? Vâng, nếu thuộc hạ có thể chọn, thuộc hạ muốn có một phòng huấn luyện thú! Một nơi mà thuộc hạ có thể thoái mái sử dụng cái roi của mình!

Cocytus: Thứ đó, nó có phải giống như một phòng tra tấn không?

Aura: Không có gì giống như phòng tra tấn cả! Bạn không thể chế ngự một thứ gì đó nếu không có tình yêu với thứ đó!

Demiurge: Aura, Tra tấn cũng không có tác dụng nếu không có tình yêu trong đó.

Aura: Thật sao?

Albedo: Ainz-sama! Thuộc hạ có quyền lên tiếng không?

Ainz: ơ ... um ... Ta đoán ...

Albedo: Ngài vui lòng, có thể ban cho thuộc hạ một phòng dành cho trẻ em không?

Aura: Haaaah ?!

Albedo: Với những bức tường màu hồng, và trên trần nhà treo những thứ đồ chơi, ở giữa phòng là một chiếc nôi và một em bé ở trong đó...

Shalltear: Tại sao cô lại cần một thứ như vậy ?!

Albedo: Đó không phải là việc của cô, Shalltear.

Shalltear: Tôi không có phản đối với việc xây dựng căn phòng đó, nhưng tôi có ý kiến riêng của mình về thiết kế của nó. Các bức tường nên là màu đen, các đồ chơi treo trên trần nhà cũng nên là màu đen, và chiếc nôi nên là một cái nôi rocking.

Albedo: Tại sao cô lại chen vào việc thiết kế căn phòng đó ?!

Shalltear: Không phải rất rõ ràng sao? Sau cùng thì tôi sẽ là người sử dụng căn phòng đó.

Albedo: Shalltear. Có vẻ như chúng ta sẽ cần phải phân rõ thắng bại trong việc này.

Shalltear: Ara, nhưng tại sao chúng ta cần phải làm điều đó khi mà kết quả đã quá là rõ ràng?

Albedo: Thật vậy. Tạm gác vấn đề đó sang một bên, tôi là người sẽ sinh ra đứa con cho Đấng Tối Cao ...

Shalltear: Xin hãy tham gia, Ainz-sama! Hãy thảo luận về cách trang trí của căn phòng!

Albedo: Tránh xa Ainz-sama ra, đồ phù thủy!

(tiếng đập tay xuống bàn)

Ainz: Im lặng!

Albedo: Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ!

Shalltear: Thuộc hạ rất xin lỗi!

Aura: Nó làm tôi cảm thấy như mình đang trải nghiệm deja vu ...

Ainz: (thở dài) Chúng ta sẽ để lại vấn đề đó cho lần tiếp theo. Bỏ qua vấn đề đó!

Albedo: Ainz-sama, thuộc hạ có thể biết ngài đang định đi đâu không?

Ainz: Ta có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết.

***

(tiếng ồn từ việc teleport)

(tiếng bước chân)

Ainz: (thở dài) Từ "phúc lợi" nghe có vẻ đơn giản, nhưng mỗi người đều muốn những thứ khác nhau. Tất nhiên, mình không nghi ngờ lòng trung thành của mọi người, và trong trường hợp của Shalltear, nó không phải là hoàn toàn nằm ngoài chủ đề của câu hỏi. Nếu có một cái gì đó mình có thể làm với những điều đó, trước tiên mình nên ...)

Demiurge: Ainz-sama.

Ainz: Ah, Demiurge.

Demiurge: Khi đi đến tầng 1, ngài có định đi ra bên ngoài không?

Ainz: Ah, ta không ...

Demiurge: Ngài không cần phải nói cho thuộc hạ biết. Thuộc hạ đã hiểu rõ kế hoạch của ngài, Ainz-sama. Có phải ngài mong muốn xem xem liệu chúng thuộc hạ có thể bảo vệ ngài trong bất kỳ trường hợp nào, thuộc hạ nói vậy có đúng không?

Ainz: Mm, quả thật vậy, đúng là trường hợp đó.

Demiurge: Thuộc hạ vô cùng thoải mái trong lòng, Ainz-sama. Những con quỷ dưới quyền của thuộc hạ luôn chờ đợi, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự kiện bất ngờ nào.

Ainz: Vậy sao? Cám ơn vì ngươi đã làm việc chăm chỉ.

Demiurge: Thuộc hạ cũng đã đoán được ý định của ngài từ đề xuất của ngài trong cuộc họp ban nãy.

Ainz: Từ "đề xuất" của ta, có nghĩa là về vấn đề trợ cấp phúc lợi sao?

Demiurge: Đúng thế, ý thuộc hạ là vậy. Đúng như những gì thuộc hạ mong đợi từ chủ nhân, Ainz-sama. Sử dụng một phương pháp như vậy để thu hút những kẻ phản bội tiềm năng là đỉnh cao của trí tuệ!

Ainz: Kẻ phản bội?

Demiurge: Những người dễ bị cám dỗ bởi các khoản trợ cấp có thể dễ dàng bị mua chuộc. Bằng cách đặt mồi trước mặt mọi người, ngài có thể đánh giá rõ phản ứng của mọi người. Đây là cách hiệu quả nhất để đánh giá sự trung thành của họ.

Ainz: Thật vậy, đó là những gì ta đã tinh đến khi sử dụng để xuất đó. (Mình không có kế hoạch để làm như vậy với lời để xuất đó ... oh well, thôi quên nó đi. "

Demiurge: Bất cứ ai đã bị cám dỗ bởi một lời đề nghị như vậy thì cũng đáng xem xét. Tuy nhiên, Ainz-sama.

Ainz: Cái gì vậy?

Demiurge: Thật sự, thuộc hạ đã run lên vì sợ hãi khi ngài quát lên lúc đó. Qua thái độ của mọi người sau khi ngài quát lên thuộc hạ tin chắc rằng không ai có ý định phản bội ở đây. Thuộc hạ có thể bảo đảm cho điều đó.

Ainz: (Bày ra một phong thái vương giả), huh .... Ta sẽ trở lại phòng của mình. Hãy duy trì sự cảnh giác của ngươi.

Demiurge: Chắc chắn thưa ngài.

***

(âm thanh đi bộ)

Albedo: Ainz-sama dường như chưa trở lại. Cho em xin lỗi trước. Em đến đây ~ (âm thanh một thứ gì đó nhảy lên rồi hạ cánh xuống một thứ mềm mại, tiếng một thứ gì đó đang đánh hơi). Kuhuhu, mùi hương của Ainz-sama là mùi hương tuyệt nhất trên thế giới! (hít sâu). Mình sẽ hít vào mùi hương này cho đến khi mình không thể hít vào được nữa. (thở ra) Mm? Phải chăng là tiếng bước chân? Ainz-sama đã trở lại rồi sao ?!.

(cửa đang mở)

Ainz: Mình nghĩ rằng mình sẽ nằm xuống một chút ... (nằm xuống một cách thoải mái). Hm? Mình cảm thấy có hơi ấm trên chiếc giường... tại sao vậy?

Albedo: Thật là gần. May mắn là mình đã kịp chốn dưới tấm chăn. Đúng rồi, có vẻ như Ainz-sama đã làm cho trái tim mình đập nhanh hơn, kuhuhuhu ~

Ainz: (Tiếng thở dài) Vị trí mình nắm giữ... Nó quá nhiều quyền lực.

Albedo: Ainz-sama đang nói chuyện một mình! Đây là một cơ hội hiếm hoi để nghe những gì ngài ấy thực sự nghĩ!

Ainz: Không ai sẽ theo một người đàn ông đứng ở đỉnh cao của một tổ chức nếu anh ta không có sức thu hút. Điều đó nói rằng, có thể duy trì được thần thái phù hợp với một kẻ cai trị ở mọi thời điểm thật là khó. Mình luôn phải hành động một cách thật vương giả.

Albedo: Ainz-sama có vẻ khó chịu. Là một tổng quản thủ vệ giả, mình phải lắng nghe mọi thứ ngài ấy nói!

Ainz: (thở dài) Làm thế nào để mình có thể luôn duy trì thần thái phù hợp với một kẻ cai trị? Liệu chỉ cần diễn tốt hơn đã là đủ? Nếu mình biết trước, mình đã học những kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, mình không biết liệu chúng có thể được sử dụng trong thế giới này hay không.

Albedo: Mình nghĩ ngài ấy nhắc đến ... trình diễn? Ainz-sama đang tìm kiếm người có khả năng diễn xuất sao?

Ainz: Việc diễn xuất tốt hơn cũng sẽ làm cho cuộc sống của mình với tư cách một mạo hiểm giả dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm này mình không có nhiều thời gian để nghĩa về điều đó. Sau đây, mình phải quay trở lại làm việc. (một vài hình ảnh mờ nhạt). Hm? Mình có thể tưởng tượng ra mọi thứ.

(âm thanh đóng cửa)

Albedo: Một trong những nhiệm vụ của những đầy tớ trung thành là giúp đỡ thực hiện những điều mà chủ nhân mình mong muốn. Kuhu fufufu ...

***

(âm thanh đi bộ)

Shalltear: Hahh ... Ainz-sama đã mắng mình hai lần hôm nay. Kế hoạch là sử dụng Albedo như một hòn đá lát đường để đến gần ngài ấy hơn ... Nó sẽ không bao giờ làm việc sao?

(tiếng ầm ĩ)

Shalltear: Ara? Âm thanh này ... Có vẻ như nó đến từ Ancient Library... (tiếng bước chân vội vã). (Mở cửa).

Shalltear: Có phải đó là một đống sách không? Có vẻ như đống sách đang di chuyển ... (tiếng thứ gì đó đang lục tung đống sách). Ah ... có đôi cánh thấp thoáng qua những khoảng trống giữa những đống sách ... Ở đây, ai có đôi cách đặc biệt như vậy nhỉ ... Albedo sao? Liệu có phải Albedo có trong sách đó không? Tuy nhiên, cô ấy đang làm gì ở đó ...

Albedo: Nó không phải là cái này, hay là cái đó ... nó phải ở đây ... (đào xung quanh). Chính là nó! Tìm thấy rồi! Miễn là mình có thứ này, Ainz-sama sẽ ... Kuhuhuhu ~

(bỏ đi)

Albedo: (tiếng ồn ào)

Shalltear: Đúng, những điều minh vừa nhìn thấy thật khả nghi... Mặc dù việc lúc nãy có gì đó là lạ những cũng không đáng để thấy khả nghi. Tuy nhiên, mình tự hỏi tại sao cô ấy lại nhắc đến Ainz-sama ...

***

(tiếng chạy)

Albedo: (thở hổn hển) Ainz-sama ~!

Ainz: Albedo, có chuyện gì vậy? Trông ngươi có vẻ lo lắng.

Albedo: Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ vì đã xuất hiện trước mặt ngài trong bộ dạng đáng xấu hổ này. Xin ngài hãy dành cho thuộc hạ một chút thời gian.

Ainz: Không sao cả. Cứ tiếp tục đi.

Albedo: Một vài ngày trước, ngài đã đề cập đến một cái gì đó về, ah, rìa ...

Ainz: Có phải là phúc lợi?

Albedo: Vâng, chính là cái đó, ngài nghĩ thế nào về việc xây dựng một nhà hát bên trong Nazarick?

AInz: Có phải ngươi nói là một nhà hát không?

Albedo: Thuộc hạ cảm thấy nhiều cư dân của Nazarick cần thứ để giải trí, vì vậy nhu cầu về việc đó sẽ rất lớn.

Ainz: Hm ... có thể vậy.

Albedo: Trước kia những đế chế thường sử dụng giải trí để xua tan những bất hạnh của người dân và chống lại mối đe dọa của sự phản bội. Vì chúng ta sẽ chinh phục thế giới trong tương lai, nên ngài hãy xem xét về đề nghị của thuộc hạ.

Ainz: Ta hiểu rồi. Bây giờ ta đã nhận được một đề xuất rất thú vị, nhưng việc thay đổi một vài thứ trong Nazarick nên đợi cho đến khi ta nhận được ý kiến của những người khác.

Albedo: Xin đừng lo lắng về điều đó. (bày ra một vật phẩm). Thuộc hạ đã có được chữ ký của hầu hết các Thủ vệ tầng, kể cả của Demiurge.

Ainz: Mình nghĩ rằng cô ấy đã làm việc quá nhanh ... Hm, mm ... ta hiểu rồi. Ta ngưỡng mộ niềm đam mê của ngươi, nhưng còn về những thứ cần cho buổi biểu diễn thì sao? Ngươi sẽ cần một kịch bản, phải chứ?

Albedo: Tất nhiên! Thuộc hạ cũng đã chuẩn bị xong!

Ainz: Kịch bản này ... có phải ngươi đã lấy nó từ Ancient Library?

Albedo: Đúng là thuộc hạ đã làm như vậy. Kịch bản này dường như đã được viết ra ở thế giới trước kia của ngài, Ainz-sama.

Ainz: Hẳn là thứ đó của Tabula Smaragdina-san. Cậu ấy luôn là một người rất kỳ quặc. Cậu ấy đã sưu tầm những tác phẩm tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới, có thần thoại Na Uy, Cthulhu Mythos hay thậm chí là Truyện về Heike. Vậy, quyển ngươi đang cầm nó viết về cái gì?

Albedo: Vâng, về điều đó ...

Ainz: Nói đi. Chẳng lẽ ngươi mang nó đến đây mà không biết nội dung của nó viết cái gì sao?

Albedo: Tất nhiên, thuộc hạ đã xem nó. Tác phẩm này được gọi là "Romeo và Juliet". Nó được gọi là "bi kịch".

Ainz: Một bi kịch, huh ... Nó sẽ thật khó để dành được cảm tình của những khán giả, phải không?

Albedo: Theo Chief Librarian Titus, tác phẩm đặc biệt này kết hợp ý nghĩa văn hoá và giá trị giải trí, và rất thích hợp cho các buổi biểu diễn.

Ainz: Hm ... ừm, được rồi. Còn các diễn viên thì sao?

Albedo: Ở đây thưa ngài! Thuộc hạ hiện đang chọn những ứng cử viên từ những người bên trong Nazarick. Tiêu chí quan trọng nhất là những ứng cử viên phải phù hợp với nhân vật mình sẽ diễn. Rốt cuộc, một kẻ ngốc không thể che giấu bản chất thật sự của hắn ngay cả khi hắn đóng giả là một thiên tài.

Ainz: Câu nói đó thực sự đã gây tổn thương cho mình vì một lý do nào đó. Phải, theo một cách nào đó nó mang ý nghĩa như vậy.

Albedo: Trước tiên, chúng ta phải chọn người sẽ vào vai Romeo. Romeo vốn là con trai cả của một gia đình quý tộc, thuộc hạ muốn có một người mang dòng máu cao quý đảm nhận vai đó đó.

Ainz: Vậy thì ai sẽ đảm nhận vai đó?

Albedo: Điều đó đã quá rõ ràng. Người tài năng và cao quý nhất của Nazarick có thể là ai khác ngoài chính ngài, Ainz-sama!

Ainz: Hm? Chờ đã, có nghĩa là ...

Albedo: Thuộc hạ muốn ngài đảm nhận vai chính trong buổi biểu diễn, Ainz-sama!

Ainz: Haaaaaah ?! Oi, oi, Ngươi nói gì vậy? Albedo, ta không có thời gian rảnh rỗi. Ta không thể chấp nhận một yêu cầu như vậy -

Albedo: Nhưng đây có thể là cơ hội tốt để ngài thực hành kỹ năng diễn xuất!

Ainz: Ngươi nói vậy nghĩa là sao?

Albedo: Có cách nào tốt hơn để cải thiện kỹ năng diễn xuất bằng một buổi trình diễn trực tiếp trong vai trò một diễn viên chứ?

Ainz: Hm ... điều đó có thể đúng ... Ta chưa bao giờ làm điều như vậy trước đây! Mình có nên tham gia để có được một chút kinh nghiệm không? Không, vì mình không muốn các cấp dưới nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất khủng khiếp của mình ...

Albedo: Ainz-sama, điều này có làm phiền ngài không?

Ainz: Nó, bởi vì nó quá đột ngột.

Albedo: Xin đừng lo lắng. Thuộc hạ sẽ luyện tập với ngài cho đến khi ngài hoàn toàn hài lòng với khả năng diễn xuất của mình. Nếu ngài không hài lòng, ngài có thể bỏ học bất cứ lúc nào.

Ainz: Ta hiểu rồi.

Albedo: Tất nhiên, các buổi tập dượt sẽ không được công khai. Thuộc hạ sẽ không cho phép bất cứ ai không liên quan đến gần!

Ainz: Thôi được, nếu là như vậy, mhm, chẳng có lý do nào mà ta không thử nó cả.

Albedo: Ah ~ (xúc động) Có thật vậy không thưa ngài? Kufufufufu, tất cả hãy theo keikaku! (TL Chú ý: keikaku có nghĩa là kế hoạch) Vậy thì, chúng ta đừng trì hoãn thêm nữa - đây là lịch trình ...

Shalltear: Tốt nhất cô nên dừng lại ở đó.

Albedo: Shalltear! Tôi và Ainz-sama đang thảo luận về một vấn đề rất quan trọng -

Shalltear: Tôi đã nhìn thấu mưu đồ của cô. Cô nên bỏ cuộc đi.

Ainz: Mưu đồ sao?

Albedo: Cô đang nói gì vậy? Nếu có thể xin cô vui lòng đừng cố gắng gây ra một cuộc chiến ở ngay tại đây được chứ?

Shalltear: Nếu cô vẫn cố gắng thực hiện kế hoạc của mình, tôi sẽ phơi bày tất cả mọi thứ, ngay ở đây và ngay bây giờ.

Albedo: (tỏ ra sợ hãi)

Ainz: Chuyện gì ở đây thế này, Shalltear?

Shalltear: Tôi đã biết được nội dung cuốn Romeo và Juliet từ Chief Librarian Titus. Nam diễn viên chính Romeo đã rơi vào lưới tình với nữ diễn viên Juliet -

Albedo: Nhưng cả hai đều bị gia đình của họ ngăn cấm. Thật là một mối tình bi thảm!

Shalltear: Vấn đề là cảnh cuối cùng. Sau khi Romeo sụp xuống vì uống thuốc độc, Juliet đã hôn ... ah!

Albedo: Sau khi Romeo uống thuốc độc, Juliet quyết định kết thúc cuộc đời của cô. Tuy nó rất bi thảm, nhưng cũng đầy chất nghệ thuật! Có chuyện gì với điều đó sao?

Shalltear: Để xem cô có thể nói gì nữa sau khi nhìn thấy điều này? (lật mở)

Albedo: (shokku) Đó là danh sách diễn viên! Shalltear, cô đã nhận được thứ này từ đâu ...!

Shalltear: Tôi hy vọng cô đừng bao giờ quên rằng những hầu gái của Nazarick không chỉ trả lời một mình cô.

Ainz: Shalltear, cái gì ...

Shalltear: Đây là danh sách các diễn viên Albedo đã lựa chọn. Điều đáng suy nghi ở đây là Albedo thực sự đã viết tên của cô ấy bên cạnh Juliet!

Ainz: Cái gì ?!

Shalltear: Ainz-sama, nếu ngài đóng vai Romeo, thì Albedo sẽ được thực hiện một nụ hôn với ngài! Cô ấy đã là Tổng quản thủ vệ, nhưng cô ấy vẫn luôn âm mưu đánh cắp ... đôi môi của ngài, Ainz-sama! Đây là sự lạm dụng quyền lực một cách khủng khiếp!

Ainz: Ta hiểu rồi. Ra đó là mục đích của Albedo ... mặc dù ta không có một đôi môi thật sự.

Albedo: Tôi không có suy nghĩ không trong sạch như vậy! Tất cả những gì tôi muốn là giúp cho vở kịch thành công!

Shalltear: Nếu đúng như vậy, tại sao tôi không được thông báo về vở kịch đó, hm?

Albedo: Đó là vì ... (lẩm bẩm)

Shalltear: Bởi vì cô biết rằng kế hoạch của cô sẽ bị hủy hoại nếu tôi phát hiện ra, vì vậy cô đã quyết định lén lút thực hiện kế hoạch của cô sau lưng tôi và đã nhận được sự chấp thuận của Ainz-sama, tôi nói không sai chứ?

Albedo: Bộ não của cô dường như đã hoạt động quá nhanh đấy, Shalltear. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó là đúng, vậy thì sao? Ainz-sama đã chấp thuận dự án này. Cô sẽ không cố gắng để dừng lại dự án này lại giữa chừng chứ?

Shalltear: Ồ, tôi không nói rằng mình sẽ làm thế.

Albedo: Eh?

Shalltear: Tôi sẽ để nó tiếp tục. Tôi chỉ đơn giản muốn các vị trí trong vở kịch được chọn lựa một cách công bằng.

Albedo: Công bằng là sao?

Demiurge: Có nghĩa là, bằng cách tiến hành thử giọng.

(tiếp cận)

Albedo: Demiurge ?! Anh đang làm gì ở đây-

Demiurge: Bởi vì Shalltear đã thảo luận với tôi.

Albedo: Vậy thì lý do anh chấp nhận lời đề nghị của tôi lúc trước là bởi vì-

Demiurge: Tôi đã chấp nhận kịch bản, nhưng tôi không nhớ là mình đã thông qua danh sách diễn viên.

Albedo: Uuu-

Demiurge: Tôi tin rằng không ai phản đối việc Ainz-sama đóng vai chính cả. Tuy nhiên, vai nữ chính là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu Albedo đóng vai nữ chính, tôi có thể tưởng tượng nhiều người khác, Shalltear là một trong số họ, sẽ rất không hài lòng với quyết định đó. Để tránh điều đó, tôi cảm thấy vai trò của nữ chính nên được quyết định một cách công bằng.

Albedo: Vì vậy, các buổi thử giọng được tạo ra sao?

Demiurge: Thật vậy. Tôi nghi rằng mọi người ai cũng sẽ phàn nàn nếu cô không thể hiện sức mạnh của mình bằng buổi thử giọng công bằng và cởi mở.

Albedo: Kuh, nhưng-

Shalltear: Ara, Albedo. Sợ rồi sao?

Albedo: Cô đang nói gì, Shalltear? Tôi sẽ không để thua những người như cô.

Shalltear: Vậy thì, nếu cô đã quá tự tin như vậy, cô sẽ không có lý do gì để từ chối, đúng không?

Albedo: Tôi hiểu. Sau đó, tôi sẽ cho cô thấy sự khác biệt giữa khả năng của chúng ta trong buổi thử giọng công khai. Chuẩn bị cho mình đi, Shalltear!

Shalltear: (thì thầm) Tốt thôi.

(nhìn nhau giận dữ)

Demiurge: Ainz-sama, xin hãy tha thứ cho thuộc hạ vì đã làm rối tung mọi thứ với chuyện tố cáo lẫn nhau này, nhưng ngài có muốn tổ chức một buổi thử giọng không?

Ainz: Hm ... Mình có cảm giác chuyện này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, nó không giống như một cuộc thách thức lẫn nhau bằng bạo lực. Vì việc đó có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình nên cũng tốt thôi nhỉ?. Ta hiểu rồi. Vậy thì, ta sẽ để tất cả việc giám sát vấn đề này vào tay ngươi, Demiurge.

Demiurge: Thuộc hạ cảm ơn vì lòng tốt của ngài. Kể từ khi vấn đề đó trở thành một vấn đề quan trọng với Nazarick, thuộc hạ sẽ tổ chức một buổi thử giọng công khai và công bằng. Hehehehe ...

***

(âm thanh teleport)

Aura: Chuyện gì vậy? Tại sao có quá nhiều người tập chung ở đây vậy?

Mare: Onee-chan, hãy nhìn kìa!

Aura: Hm?

Mare: Có một bảng thông báo ở đó.

Aura: Bảng thông báo? Er ... "Buổi thử giọng để chọn ra nữ diễn viên của Nazarick". Điều này nghĩa là sao?

Mare: Em đoán rằng nó sẽ quyết định xem ai sẽ là nữ chính trong vở kịch của Albedo-san. Nó nói rằng những người tham gia phải diễn lại những sự kiện trong cảnh cuối cùng của vở kịch.

Aura: Ah ~ ra là vậy. Còn đây là gì, là gì? Bất cứ ai quan tâm đều có thể điền tên của họ. Hmmm - bất cứ ai cũng có thể tham gia, vậy thì.

Mare: Onee-chan, chị có tham gia không?

Aura: Hah? Ta sao? Ta không giống cô gái đó. Bên cạnh đó, nhìn kìa.

Mare: Huh?

Aura: Cột tên của những người tham gia.

Mare: Ah ... ah!

Aura: Sau khi Albedo viết tên cô ấy bằng những chữ cái in hoa, Shalltear đã đi và ký tên cô ấy bằng mực màu đỏ tươi. Điều đó có nghĩa là tuyên chiến. Hai người đó sẽ đấu tranh để vượt qua nhau.

Mare: Vâng, tuy chị nói nó là một cuộc đấu tranh, nhưng sẽ không có bất kỳ trận chiến đấu nào, phải không? Vì vậy, chị không cần phải đứng ra với tư cách là người hòa giải hai người họ....

Aura: Ngươi không hiểu điều gì cả, đúng không? Ah, ngươi khá dễ thương, nhưng ngươi chỉ là một cậu bé, Mare à.

Mare: Eh? Điều đó nghĩa là gì? Có vấn đề gì với điều đó à?

Aura: Phụ nữ sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng khi họ nghiêm túc. Đặc biệt là hai người họ.

Mare: Là thế à ....

Aura: Ta nghĩ những người khác sẽ đồng ý với ta.

MAre: Ah?

Aura: Trong khi họ nói kết quả thử giọng sẽ được quyết định bằng cách bỏ phiếu, ta cá rằng hầu hết mọi người sẽ bỏ phiếu trắng.

Mare: Nhưng điều đó có nghĩa là đây sẽ không còn phải là một cuộc chạy đua công bằng nữa, sau đó?

Aura: Đó là sự thật, ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người đó nhận ra rằng ngươi đã bình chọn cho một trong hai người họ? Ai biết được cách trả thù của mỗi người sẽ như thế nào.

Mare: Thậm chí là hai người họ, em cũng không nghĩ rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì xấu cho các thành viên của Nazarick ...

Aura: Trong những hoàn cảnh bình thường, điều đó có thể đúng. Nhưng lần này, nó liên quan đến niềm tự hào của một cô gái. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra?

Mare: Chị có vẻ khác với những ngày bình thường ...

Aura: Ma ~ ~ ngươi vừa nói gì vậy?

MAre: Ah ... (hoảng sợ) Em không có ý gì đặc biệt ...

(âm thanh đi bộ)

(tiếng ồn từ teleport)

Cocytus: Thành thật mà nói sự kiện này đã trở thành một mớ hỗn độn.

Aura: Đúng thế Cocytus, tôi nghĩ rằng ông nói đúng.

Cocytus: Giờ là lúc để tăng cường Nazarick vậy mà anh ấy lại đồng ý với trò hề này... Không biết Demiurge có bị điên không nữa?

Aura: Chờ đã! Theo những gì ông nói thì có nghĩa là Demiurge đã tổ chức tất cả những điều này sao?

Cocytus: Đó là những gì tôi đã nghe được.

Aura: Tôi không thể không nghĩ rằng Demiurge nỗ lực để tổ chức tất cả những chuyện này mà không toan tính một ý định khác... Anh ấy hẳn phải đang giấu một thứ gì đó trong tay áo của mình. Hm ~ tôi nghĩ vậy đó.

Mare: Có chuyện gì xảy ra sao, onee-chan?

Aura: Đúng thế. Chuyện này có vẻ khá thú vị đây, hee hee ...

Mare: Huh?

***

(đi bộ tiếng ồn)

Ainz: Vậy là còn ba ngày nữa đến buổi thử giọng ... Tất cả những gì mình muốn là thực hành diễn xuất, nhưng mình không biết làm thế nào mà mình lại trở thành một phần của một sự kiện liên quan đến tất cả các thành viên trong Nazarick. Tại sao mọi thứ xoay quanh Albedo và Shalltear luôn trở lên mất kiểm soát? Hai là ... mình đối phó với hai người họ thế nào đây, thật là khó khăn . Đúng vậy, mình cho rằng đó cũng là điểm quyến rũ của hai người họ. Hm? Đó là...

Albedo: Ah ~ ah-- (tiếng luyện thanh) Tại sao, tại sao chàng lại bỏ em? (hạ giọng) Để em ở lại và ra đi. Đối với em, ít nhất là với em, chàng hãy để lại chất độc của mình ... có lẽ loại thuốc ngủ ngọt ngào đó vẫn bám vào đôi môi của chàng.

Ainz: Cô ấy trông rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Albedo với vẻ mặt đó.

Albedo: Ainz-sama!

Ainz: Xin lỗi, ta không có ý định nghe lén.

Albedo: Không, thật đáng hổ thẹn vì thuộc hạ đã không nhận ra sự hiện diện vĩ đại của ngài, Ainz-sama. Xin hãy chấp nhận những lời xin lỗi chân thành của thuộc hạ.

Ainz: Đừng quan tâm đến điều đó. Thực tế điều đó đã thể hiện ngươi đã tập trung đến thế nào? Trông ngươi như thể sắp hoàn thành một màn diễn đầy mê hoặc.

Albedo: Không, thuộc ... thuộc hạ vẫn chưa cảm thấy hài lòng với kỹ năng diễn xuất của mình.

Ainz: Vậy sao?

Albedo: Thật vậy. Thật ra, thuộc hạ thậm chí còn chưa hiểu được những lời gợi ý của Pandora Actor.

Ainz: Hắn ta ư ?! Koff, ah, hắn ta. Hắn ta đã nói gì?

Albedo: (bắt chước Pandora Actor) "Thứ quan trọng nhất trong diễn xuất mà một diễn viên cần có là tình yêu! Tình yêu với nhân vật của mình! Bi kịch tình yêu của một cô gái trẻ! " đại loại như vậy.

Ainz: hắn ta đó ~

Albedo: Mặc dù, thuộc hạ đã quyết định hành động theo lời khuyên của anh ấy bằng cách riêng của mình ...

Ainz: Chỉ nghe theo một nửa lời khuyên của hắn thì sẽ tốt hơn.

Albedo: Vâng.

Ainz: Vậy, ta rất trông chờ vào buổi tập dượt (vuốt mũi)

Albedo: Ainz-sama!

Ainz: Chuyện gì vậy? Ngươi nói nghe thật nghiêm túc.

Albedo: Mặc dù yêu cầu này nghe có vẻ cực kỳ xấu xa nhưng ... thuộc hạ có thể làm phiền ngài giúp thuộc hạ luyện tập không?

Ainz: Cái gì ...

Albedo: Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ vì yêu cầu thô lỗ đó!

Ainz: Không ... Nếu điều này có thể truyền cảm hứng cho cô ấy, tại sao không thử chứ? Được, nếu nó chỉ trong một thời gian ngắn, sẽ không sao cả.

Albedo: Thật sao? Ah ~ thật tuyệt vời làm sao! (uốn éo) Khi nghĩ đến việc ngài sẽ giúp thuộc hạ thực hành, Ainz-sama ...

Ainz: Mm, hm. Bây giờ, ta nên làm gì đây?

Albedo: Ah, thuộc hạ hy vọng ngài có thể nằm xuống đó.

Ainz: Ngươi chỉ cần ta nằm xuống thôi sao?

Albedo: Vâng. Trong cảnh cuối cùng, Romeo đã mất mạng sau khi uống thuốc độc, vì vậy tất cả những gì ngài cần làm là nằm xuống đó.

Ainz: Eh? Là nó à? Hm ... (Nằm xuống) Như thế này đã được chưa?

Albedo: Vậy thì xin cho phép thuộc hạ. (hắng giọng) Sao chàng lại bỏ em? Để em lại và ra đi? Đối với em, ít nhất là với em, chàng hãy để lại chất độc của mình ...(khóc)

Ainz: Có vẻ như cô ấy đang rất gần. Và hơi thở của cô ấy đang thực sự nhanh ...

Albedo (làm tư thế khiêu gợi) Có lẽ ... có lẽ là loại thuốc ngủ ngọt ngào vẫn bám vào đôi môi của chàng. Như vậy, với một nụ hôn ... MÌnh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một cơ hội thế này trước lúc lên sân khấu? MÌnh, mình không thể dừng bản thân mình lại nữa!

Ainz: Đây, điều này thật là xấu! Nếu điều này tiếp tục, cô ấy sẽ lấy đi nụ hôn đầu tiên của minh mất! Thực sự có tốt không khi để mất nó như thế này? Cô ấy thở rất mạnh đến nỗi nó làm hủy hoại bầu không khí ... không, không bao giờ nên bắt đầu có bầu không khí này. (âm thanh của teleportation)

Shalltear: ALBEDO!

Albedo: Shalltear! Đó là--!

Shalltear: [Purifying Javelin]! Hãy tránh xa khỏi Đấng tối cao ngay lập tức! Hoặc đừng cố làm cái gì đó khác...!

Albedo: [Walls of Jericho].

Shalltear: Cô nghĩ rằng kĩ năng phòng thủ yếu ớt của cô có thể cản trở [Purifying Javelin] sao?

Albedo: Những kỹ năng của tôi được xây dựng một cách đặc biệt để chuyên về phòng thủ. Ngăn chặn lưỡi thương yếu ớt đến đáng thương của cô chẳng khác gì một trò trẻ con.

Shalltear: Vậy thử đi!

Albedo: Ném nó về đây!

Ainz: Dừng lại ngay! Khá vui đấy, hai ngươi thật sự nghĩ rằng sẽ sử dụng kỹ năng của mình ở Nazarick và nhắm vào đồng đội của ngươi! Hai ngươi có rắc rối gì với nhau à?!

Albedo: Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ!

Shalltear: Uuu ... Thuộc hạ rất xin lỗi ...

Ainz: Ta cảm thấy mệt mỏi vì điều này! Ngươi cần làm lạnh cái đầu của mình, cả hai ngươi!

(đi ra ngoài)

Albedo: Ah ... Ainz-sama!

(tiếng đóng cửa)

Shalltear: Haah ... Tôi lại bị Ainz-sama mắng nữa ...

Albedo: Và cô nghĩ lỗi đó là do ai ?!

Shalltear: Tất cả là do những hành động lén lút xấu xa của cô, Albedo.

Albedo: AH, tôi ... Tôi chỉ nhờ Ainz-sama giúp tôi luyện tập.

Shalltear: Sự dâm đãng trong ánh mắt và tinh cách ác độc của cô đã lộ rõ trên khuôn mặt. Tôi đến vì tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô như một con chó từ rất xa.

Albedo: Eh? Là, là như vậy sao?

Shalltear: Đúng thế, nếu cô sẵn sàng từ bỏ hình ảnh của cô cho điều đó, vậy thì tôi cũng sẽ làm những việc đúng với bản chất của tôi.

Albedo: (Hạ giọng) Và điều đó có nghĩa là gì?

Shalltear: Tôi sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp nào để đòi bồi thường cho nụ hôn đầu của Đấng tối cao.

Albedo: Chờ đã, Shalltear!

Shalltear: Chúc may mắn.

(rời khỏi)

Albedo: Cô ấy nghĩ gì nhỉ ...

***

(những bước chân vội vã)

Albedo: ngày mai đã là buổi thử giọng, nhưng tôi thấy Shalltear dường như không làm bất cứ điều gì cho đến lúc này, tôi không nghĩ vấn đề sẽ kết thúc như thế ...

Aura: Ah ...

Albedo: Ara, phải không Aura?

Aura: Vậy ... vậy buổi thử giọng vào ngày mai! Chúc may mắn!

Albedo: C-cảm ơn cô.

Aura: Chính là nó!

Albedo: Cô ấy có vẻ rất lạ ... (vồ lấy) Cô có thể chờ một chút không?

Aura: Ah ... Cái gì thế này, Albedo? Cô trông thật đáng sợ.

Albedo: Gần đây cô có gặp Shalltear không?

Aura: Hah ?! Tất nhiên là không!

Albedo: Thật sao?

Aura: Uuu ...

Albedo: Tại sao cô lại nói dối? Không giống cô chút nào.

Aura: Đó là bởi vì ...

Albedo: Liệu có phải Shalltear đã yêu cầu cô làm gì đó không?

Aura: Hả ?! Làm sao cô biết?

Albedo: Vậy thì đúng là cô ấy đã làm vậy?

Aura: Ah ...

Albedo: Cô ấy hỏi cô sao?

Aura: Ah ... cô ấy muốn tôi ... bỏ phiếu cho cô ấy ...

Albedo: Như tôi đã nghĩ! Và cô đã trả lời cô ấy như thế nào?

Aura: "Cô thực sự đã làm mọi thứ đối với tôi trở lên khó khăn, thậm chí chính cô có yêu cầu như vậy!" Hoặc cái gì đó tương tự.

Albedo: Tôi hiểu rồi ... Vì vậy, Shalltear đã cố gắng để tạo ra một nhóm bầu cho cô ấy... Cô ấy còn tiếp cận ai khác nữa không, ngoài cô ra?

Aura: Hm ... Tôi tự hỏi. Về chi tiết thì tôi không rõ lắm. Tôi không nghĩ cô ấy đã nói chuyện với bất cứ ai khác ngoài những Thủ vệ Tầng.

Albedo: Ara? Tại sao vậy?

Aura: Đó là bởi vì những người khác không muốn dính líu gì đến chuyện này. Các Pleiades đã chối bỏ trách nhiệm của họ trong việc này. Bất cứ ai không ở cùng đẳng cấp với cô hoặc Shalltear đều có thể sẽ mất mạng nếu có điều gì đó xảy ra.

Albedo: Vậy thì, tôi sẽ đi tìm những Thủ vệ tầng khác và hỏi họ.

Aura: Ah ... nghe có vẻ tuyệt vời đấy! tôi muốn biết họ sẽ nói gì!

Albedo: Aura, tôi chưa xong với cô đâu.

Aura: Cái gì nữa vậy?

Albedo: Cô có thể bỏ phiếu cho tôi không?

Aura: Như tôi đã nói, tôi không muốn bị làm phiền bởi những yêu cầu như thế!

Albedo: Tôi phải làm thế nào để có được lá phiếu của cô?

Aura: Ah ... đó, đó là!

Albedo: Kal Kan, một vật phẩm huyền thoại, người ta nói rằng nó có thể thu hút các con ma thú mạnh mẽ nhất trong các loài ma thú. Tôi chắc chắn nó phải rất hấp dẫn đối với bất cứ ai thích sưu tầm động vật.

Aura: Có, có phải cô đang cố cám dỗ tôi với điều này?

Albedo: Shalltear đang hình thành khối bầu cử, vì vậy tôi cần phản hồi bằng bất cứ cách nào cần thiết.

Aura: Mm ~ Nhưng ~

Albedo: Hãy xem xét lời đề nghĩ này. Một khi tôi nhận được phiếu bầu của cô, tôi sẽ đưa cho cô vật phẩm huyền thoại, Kal Kan High Grade.

Aura: Uuu, điều này thật là tàn ác!

Albedo: Không quan trọng cô hiểu điều đó như thế nào. Tôi thà trở thành một con quỷ hơn là để cho Shalltear lấy đi đôi môi của Ainz-sama! Kuhu, kukuku ...

***

(tiếng gió thổi)

Cocytus: Yeeart! (tiếng huýt gió)

Shalltear: Vẫn tập luyện như mọi khi. Đây là tất cả những gì tôi mong đợi từ người chiến binh Cocytus.

Cocytus: Shalltear Tại sao cô lại đến đây?

Shalltear: Đó là về buổi thử giọng vào ngày mai ...

Cocytus: Tôi từ chối! Yeeart! (đưa qua đưa lại)

Shalltear: Nhưng tôi chưa nói gì cả mà.

Cocytus: Chỉ có thể có một lý do để cô tiếp cận tôi hôm nay, trước ngày thử giọng.

Shllatear: Tôi, chúng ta đều không phải những người dễ bị cám dỗ. Tất nhiên, tôi không mong ông sẽ giúp tôi miễn phí.

(chỉ vũ khí vào Shalltear)

Cocytus: Hối lộ là một vết nhơ trên cái tên đáng tự hào Nazarick!

Shalltear: Đúng như những gì mình dự kiến về phản ứng của Cocytus, ông đã phản ứng chính xác như những gì tôi đã dự đoán. Ông có thể bỏ vũ khí của bạn xuống chứ? Tôi không đến đây để hối lộ.

Cocytus: Vậy tại sao cô lại ở đây ?.

Shalltear: Cocytus, ông có muốn chiến đấu với Ainz-sama không?

Cocytus: Cô, cô đang nói gì -

Shalltear: Mỗi chiến binh đều mong muốn chiến đấu với những những người mạnh mẽ hơn mình, đúng không? Từ tận đáy lòng ông luôn mong muốn được chiến đấu với Ainz-sama, và đó không phải là điều không thể. Tuy nhiên, với tư cách là Thủ vệ Tầng, việc chạm kiếm với Ainz-sama bị cấm. Vậy thì, nếu đó là một cuộc chiến trên sân khấu thì sao? Ông nghĩ sao?

Cocytus: Cô nói là trên sân khấu sao?

ShallTear: Có một nhân vật được biết đến với cái tên Tybalt, đó là người sẽ chiến đấu với nhân vật chinh, Romeo. Ngay cả khi đó chỉ là một bối cảnh hư cấu, ông sẽ được chiến đấu với Ainz-sama. Nghe rất hấp dẫn, phải không?

Cocytus: Uuu ... (run rẩy vũ khí) Cô đang nói gì vậy ?!

Shalltear: Lưỡi dao của ông đang run rẩy. Tuy miệng nói thế nhưng cơ thể của ông lại đang phản lại ông đấy.

Cocytus: Erk -! (đặt vũ khí sang một bên) Đi đi! Tôi sẽ không chịu khuất phục bởi lời cám dỗ của cô đâu! Nếu cô vẫn là một thành viên của Nazarick, thì hãy gạt bỏ những thủ thuật này sang một bên để chiến đấu ở buổi thử giọng ngày mai một cách công bằng và thành thật!

Shalltear: Tôi hiểu rồi. Mình biết nó sẽ không dễ dàng mà, nhưng cuối cùng ông ấy đã từ chối mình. Mình cũng không thể dụ dỗ Aura được. Nếu điều này tiếp tục ...

***

Demiurge: Cảm ơn mọi người đã đến. Chúng ta sẽ sớm bắt đầu cuộc thi "Chọn ra người đóng vai nữ chính trong vở kịch của Nazarick".

Mọi người: (tiếng cổ vũ)

Aura: Demiurge thực sự nhập tâm vào chuyện này.

Cocytus: Anh ấy là người đã gây ra những biến cố này vì thế anh ấy phải là người khấy động mọi người.

Mare: Thực sao ...?

Albedo: Người phụ nữ giỏi nhất sẽ giành chiến thắng, Shalltear.

Shalltear: Từ khi nào cô có những trang phục này?

Albedo: May vá là sở thích của một người phụ nữ, cô biết đấy.

Shalltear: Uuuu ... vẻ ngoài không phải là tất cả, cô biết đấy!

Cocytus: Phiền hai người đừng gây rắc rối trong lúc Ainz-sama đang phát biểu lời khai mạc được chứ?

Ainz: Umu. Trước tiên, ta muốn cảm ơn hai ngươi vì đã luyện tập chăm chỉ cho buổi thử vai ngày hôm nay. Ta muốn hai ngươi giải quyết mọi chuyện trong buổi thử giọng công bằng và thành thật ngày hôm nay, các ngươi hiểu chứ?

Albedo và Shalltear: Vâng!

Ainz: Đối với những người còn lại... well, thực tế là chẳng có ai ngoài hai người họ đăng ký tham gia buổi thử giọng ngày hôm nay cả. Ta hy vọng các ngươi sẽ đánh giá kỹ năng diễn xuất của họ một cách vô tư và công bằng. Đó là tất cả.

Khán giả (cổ vũ)

Cocytus: Cảm ơn bài phát biểu đầy mê hoặc của ngài. Vậy bây giờ chúng thuộc hạ xin được phép bắt đầu buổi thử giọng hôm nay.

(tiếng gõ vào một chiếc chiêng)

Cocytus: Chúng ta sẽ diễn lại cảnh cuối cùng trong vở kịch Romeo Và Juliet trong buổi thử giọng ngày hôm nay. Một con bù nhìn sẽ thay thế cho nhân vật Romeo.

(tiếng đi bộ)

Shalltear: Đó - đó là cái gối ôm của Albedo!

Albedo: Tôi đã cho những người tổ chức buổi thử giọng mượn thứ đặc biệt đó. Nhìn nó trông rất giống Ainz-sama, cô có nghĩ thế không?

Shalltear: Cô đã rửa sạch nó rồi, đúng chứ?

Albedo: Dĩ nhiên.

Demiurge: Vậy thì, các quý cô, hai người có thể bắt đầu khi đã sẵn sàng. Hai cô muốn ai là người lên trước?

Albedo: Shalltear, tôi sẽ diễn sau khi cô xong.

Shalltear: Ah ... Albedo thực sự đã nhường chỗ cho tôi kìa. Phải chăng cô ấy đang toan tính điều gì trong tâm trí? Mặc dù vậy, tôi sẽ không lưỡng lự. Vậy thì, tôi sẽ chấp nhận việc đó và bắt đầu diễn.

Demiurge: Shalltear sẽ là người diễn đầu tiên -!

(Tiếng đi bộ)

Demiurge: Vậy thì, bắt đầu!

(tiếng gõ vào một chiếc chiêng)

Shalltear: Ah ... Bình tĩnh! Mình cần phải bình tĩnh! Mình cần phải làm cho Ainz-sama chú ý đến những điểm tốt của mình! Uuu ... (khóc)

Aura: Ah ... Shalltear đang khóc kìa!

Cocytus: Diễn đôi mắt khá đấy.

Shalltear: Romeo-sama! Sao chàng lại bỏ thiếp và ra đi trước? Chàng có để lại thứ thuốc ngủ ngọt ngào đó cho thiếp không?

Ainz: Mm ... một màn trình diễn tuyệt vời.

Shalltear: Ainz-sama nhận ra mình! Mình có một cảm giác tốt về điều này! Có thể đôi môi của chàng vẫn còn lưu lại thứ chất độc đó. Vậy với một nụ hôn ... Ah! Có cái gì đó trên môi của con hình nhân! Đây có phải là thuốc độc ?! Cô có thực sự phải sử dụng chất độc thật vào buổi thử giọng này không ?!

Albedo: Guhihi ~

Shalltear: Albedo, cô ...!

Mare: Huh? Cô ấy dừng lại.

Cocytus: Có chuyện gì vậy, thật kỳ lạ.

Shalltear: Mình cần phải bình tĩnh lại! Ngay cả khi mình tố cáo nó ngay bây giờ, không có cách nào mình có thể liên kết chất độc này với Albedo. Và bên cạnh đó, chất độc cũng không ảnh hưởng gì tới những undead giống như mình! Trong trường hợp đó ... Mmmn ~ <3

Mare: Ahhh ... cô ấy đang hôn nó!

Aura: Không dành cho trẻ em!

Mare; Ueeeh ~ nhưng tại sao?

Ainz: Hm ... Mình sẽ nói gì trước cảnh này đây ... Mình không mong Shalltear sẽ có một biểu hiện trưởng thành như vậy trên mặt.

Shalltear: Romeo-sama! Vì vậy, em muốn được đi cùng chàng! (dùng dao tự sát)

Aura: Uwah! Cô ta dùng một con dao để đóng cảnh tự sát!

Cocytus: Cô ấy đã cố tình kiềm chế khả năng tự phục hồi của mình và để cho máu chảy ra. Quả là một nước đi đáng khen ngợi.

Mọi người: (những âm thanh thể hiện mọi người đánh giá cao cảnh đó)

Shalltear: Cảm ơn ngài và tất cả mọi người đã xem. (đi xuống khỏi sân khấu)

Aura: Shalltear, cô ổn chứ?

Shalltear: Họ nói rằng một người có kỹ năng diễn xuất tốt cần phải tái hiện vai diễn của mình càng chân thật càng tốt. Nên tôi đã để máu chảy ra một lúc.

Aura: Vậy sao?

Demiurge: Và đó là màn biểu diễn của Shalltear. Tiếp theo, chúng ta sẽ được xem Albedo thể hiện khả năng của mình.

Albedo: Đến lượt mình. (đi đến gần)

Shalltear: Thật là xấu hổ, Albedo. Âm mưu của cô không thành công rồi.

Albedo: Dù tôi không hiểu cô đang cố nói về cái gì.

Shalltear: Cô có thể giả vờ nếu cô muốn, nhưng cái bẫy mà cô đã tạo ra sẽ phản lại chính cô.

Albedo: Và điều đó có ý nghĩa gì?

Shalltear: Tuy tôi hôn người giả, nhưng chất độc vẫn còn trên đó. Bây giờ cô đang mặc phục trang, bạn cũng đã gỡ bỏ những trang bị miễn nhiễm với chất độc. Bây giờ tôi sẽ xem làm cách nào cô có thể xử lý chuyện này.

Albedo: Phải thế không ... (bước về phía trước)

Shalltear: Cô ấy có vẻ thoải mái ... có chuyện gì vậy? Cô ấy có một số kế hoạch để đối phó với nó sao?

Demiurge: Vậy thì bắt đầu!

(tiếng đập vào một cai chiêng)

Albedo: Romeo-sama ... tại sao chàng lại bỏ em, để ra đi một mình... (giọng nói nghe có vẻ đau khổ) Ít nhất. Chàng hãy để lại chút chất độc cho em ...

Mare: Cô ấy thực sự bình tĩnh, không giống Shalltear-san.

Cocytus: Đó là tâm trạng của những người đang đến gần với cái chết sao? Mình có thể cảm thấy sự nhập tâm của cô ấy.

Albedo: Có lẽ một số chất đọc vẫn còn sót lại trên đôi môi này ... nhưng với một nụ hôn ...

Shalltear: Không giống như cô ấy đã tự sử dụng một phép hỗ trợ nào lên cơ thể. Albedo không nên hôn nó như thế. Cô ấy định làm gì?

Albedo: Uuu ... Romeo yêu quý của em ... để dành một ít chất độc cho em ... (không những hôn mà còn hút lấy chất độc trên chiếc gối)

Shalltear: Ah ... Albedo! Cô ấy đang nghĩ gì vậy ?!

Albedo: (ngừng thở)

Aura: Có phải do tôi nhìn nhầm hay Albedo thật sự đang đau không?

Shalltear: Con bù nhìn đó đã bị bôi thuốc độc!

Mare: Ehhhh--! Ah, nếu chúng ta không dừng lại cô ấy-!

Cocytus: Dừng lại!

Mare: Nhưng tại sao, Cocytus-san?

Cocytus: Nhìn vẻ mặt của Albedo kìa.

Albedo: (giả vờ đau khổ)

Cocytus: Cô ấy đang hút chất độc từ miệng của người cô ấy yêu trong tuyệt vọng, đây không phải là điều đáng được mong đợi từ một người diễn viên sao?

Mare: Nhưng nếu điều này tiếp tục xảy ra, Albedo sẽ ...

Ainz: Một tinh thần tuyệt vời.

Mare: Ainz-sama ...

Ainz: Cô ấy có thể duy trì hình dạng đáng yêu đó dù đang phải chịu đựng những đau khổ. Đó không phải là điều Juliet sẽ làm sao?

Shalltear: Có thể ngay từ đầu đó đã là mục đích của Albedo? Cô đã giả vờ bị ngộ độc để cho Ainz-sama thấy được khả năng diễn xuất thực tế của cô ấy! Có phải cô ấy thậm chí còn có khả năng miễn nhiễm với mọi loại chất độc như của mình ?!

Albedo: (vẫn còn hút lấy chất độc) Haaa ... (làm một động tác khiêu gợi) Romeo-sama ... Em sắp đến với chàng rồi ... ngay bây giờ ... (tự đâm bằng một con dao)

Mare: Demiurge-san !!

Demiurge: Chính là nó!

Albedo: (thở hổn hển)

Ainz: [Cure Poison]! (Cure Poison)!

Albedo: Ainz-sama ...

Ainz: Shalltear, ngươi cũng đến đây.

Shalltear: Vâng ...

Ainz: Ta cũng sẽ chữa trị cho ngươi.

Shalltear: Cảm ơn ngài rất nhiều, Ainz-sama!

Ainz: Hai người đã đi quá đà. Tuy nhiên, đó là một màn trình diễn thú vị.

Albedo: Thuộc hạ rất biết biết ơn trước lời nói của ngài.

Shalltear: Còn quá sớm để thư giãn.

Albedo: Thật vậy, việc đánh giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Demiurge: Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu bỏ phiếu ngay bây giờ. Gạch một cái tên trong lá phiếu của các bạn và sau đó đưa cho tôi. Ngoài ra, là người đứng ra tổ chức sự kiện này,để cho công bằng tôi sẽ không tiến hành bỏ phiếu. Ngoài ra, thuộc hạ hy vọng ngài sẽ xem chuyện này trong im lặng, Ainz-sama. Xét cho cùng, ý kiến của ngài đứng trên tất cả mọi người.

Ainz: Eh ... Mình nên làm gì ...

Cocytus: Tôi Đã có quyết định rồi.

Aura: Tôi cũng vậy.

Albedo: Tôi đã làm mọi thứ tôi có thể. Chiến thắng là của tôi!

Shalltear: Chưa chắc!

Demiurge: Vậy thì, tôi sẽ tuyên bố phiếu. (tiếng trống). Một phiếu bầu cho Shalltear. Một phiếu bầu cho Albedo. Họ có số phiếu bầu bằng nhau. Vì vậy, đây là một trận hòa!

Mọi người: (Xung đột)

Albedo: Làm thế nào có thể thế này!

Shalltear: Đó là kết quả.

Albedo: Điều này thật kỳ lạ! Tại sao chỉ có hai phiếu ?! Ai đã không bầu!

Mare: Đó là tôi ... vì tôi không thể quyết định ...

Albedo: Điều đó có nghĩa là chỉ có Aura và Cocytus bình chọn. Aura là người đã bình chọn cho mình. Ông đã bình chọn cho Shalltear, phải không, Cocytus?

Cocytus: Không, tôi đã bị thuyết phục bởi cô vì thế nên tôi đã bình chọn cho cô.

Albedo: Eh? Nhưng điều đó có nghĩa là ...

Aura: Ehehe ... xin lỗi.

Albedo: Aura! Làm sao cô có thể làm thế! Sau khi tôi đã hứa sẽ trao cho cô vật phẩm Kal Kan High Grade, giữa chúng ta đã có thỏa thuận rồi mà! Có phải là cô đã phản bội tôi không?

Aura: Ahhh ~ Tôi đã bị lung lay~

Albedo: Món đồ trong túi của Aura ... Kal Kan Premium! Đó là vật phẩm cấp độ divine, nó có thể khiến cho ngay cả những con ma thú cấp độ divine cũng phải quỳ gối! Rất khó để có được vật phẩm đấy, nhưng ai ...!

Shalltear: Hee hee ...

Albedo: Shalltear! Làm thế nào cô dám cho cô ấy một thứ còn tốt hơn cả thứ tôi đã hứa cho cô ấy!

Shalltear: Vì đây là một trận hòa, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có một trận đấu khác chứ nhỉ?

Albedo: Làm thế nào mà cô có thể làm một điều vô liêm sỉ như vậy?!

Shalltear: Ara, cô đang nói gì vậy?

Albedo: Cô đã hối lộ Aura, phải không ?!

Shalltear: Cảm phiền cô đừng cố đổ tội đó cho tôi được chứ?

Albedo: Cô nói cô không có tội sao ?! Aura, cho tôi xem món đồ đó!

Aura: Uwah!

Albedo: (cướp từ Aura) Cô đưa nó cho Aura, phải không?

Shalltear: Cô có chứng cớ về điều đó không?

Albedo: Chúng ta sẽ biết khi chúng ta hỏi Aura. Không phải vậy sao?

Aura: Ah ... uh ...

Albedo: Shalltear ngậm miệng cô lại đi!

Shalltear: Chẳng có bằng chứng nào chứng minh tôi đã làm cả.

Albedo: Điều gì đã xảy ra, Aura? Làm ơn hãy trả lời.

Aura: (thở dài) Albedo và Shalltear đều hối lộ cho tôi các đồ vật.

Albedo và Shalltear: (bị sốc)

Shalltear: Khoan đã. Aura, cô đang nói gì vậy?

Aura: Tôi có bằng chứng. Eyeball Corpse đã chứng kiến những thỏa thuận ngầm đó. Chúng ta sẽ gọi nhưng hình ảnh này là gì?

Albedo và Shalltear: (bị sốc)

Albedo: Cái gì thế này? Nó như thể cô ấy biết chúng ta sẽ làm một thỏa thuận! Ah, có thể là ...

Demiurge: Tôi, tôi có thể hiểu chuyện này như thế nào?

Aura: Cả hai đều đã cố gắng để hối lộ tôi.

Demiurge: Ra là thế. Chúng tôi không thể tin được chuyện đó lại xảy ra. Theo các quy tắc, bất kỳ hành vi sai trái nào cũng là cơ sở để truất quyền tham gia cuộc thi.

Albedo: Demiurge, đây là một phần trong của kế hoạch của anh đúng không?

Demiurge: Ah, cô có ngụ ý gì?

Albedo: Anh đã sử dụng Aura để làm cho cả hai chúng tôi lừa dối lẫn nhau, và từ đó sẽ đánh trượt cả hai chúng tôi!

Shalltear: Đó là cái gì vậy?!

Demiurge: Thật phiền phức khi cô nói như vậy mà không có bằng chứng nào. Tôi chỉ đơn thuần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng. Tôi chỉ đơn giản nói với những thủ vệ tầng là hãy thông báo cho tôi nếu một trong hai cô cố gắng tiếp cận họ.

Shalltear: Có phải cả hai chúng ta chỉ đang nhảy múa trong bàn tay của anh ấy không?

Demiurge: Nếu một trong hai cô thắng, nó sẽ để lại một đống hạt giống của sự oán giận. Vì vậy, kết luận duy nhất là để hai cô hòa nhau. Chiến lược của tôi đã được quyết định ngay từ đầu.

Shalltear: Guh ~ (tỏ ra không hài lòng)

Albedo: Chiến thuật của anh đúng là đã nằm ở một cấp độ khác, Demiurge.

Cocytus: Đây là sự trừng phạt dành cho các cô khi đã sử dụng những thủ đoạn cám dỗ và sử dụng những ngón gian lận một cách mù quáng.

Ainz: Hai người không cần thiết phải làm cho người còn lại cảm thấy không vui.

Albedo: Ainz-sama! Làm thế nào để chúng thuộc hạ có thể tạ lỗi vì đã thể hiện khía cạnh này của mình trước ngài?

Ainz: Thật là xấu hổ khi phải nhìn thấy những điều như thế này xảy ra. Tuy nhiên, ta cảm thấy ta đã đạt được rất nhiều điều bằng cách quan sát những hành động của hai ngươi. Cả hai ngươi đã thật sự luyện tập rất chăm chỉ, phải chứ?

Shalltear: Ainz-sama!

Albedo: Cảm ơn rất nhiều vì lòng từ bi của ngài!

Ainz: Cho dù ai thắng, nó có thể gieo hạt giống của cuộc xung đột trong tương lai ... Đúng thế, Demiurge đã nói đúng. Đây là một kết thúc tốt đẹp cho cả hai ngươi, ta đã hiểu tất cả mọi chuyện. Sau đây, tất cả mọi người, chúng ta hãy ...

Mare: Ah ... er, thuộc hạ có thể trì hoãn việc kết thúc buổi thử giọng này một chút được không?

Aura: Mare ~ Ngươi làm thế nào để có những bộ đồ đó vậy ?!

Mare: Em, em cũng muốn tham gia thử giọng nữa.

Aura: Hah ?!

Demiurge: Bây giờ sap?

Mare: Ở thông báo không có ghi thời gian kết thúc đăng ký của buổi thử giọng, và nó cũng không nói rằng nam giới không được phép tham gia...

Demiurge: Thật vậy, đó là sự thật ...

Shalltear: Mare, chắc cậu đang đùa, phải không?

Albedo: Cậu cũng đang nhắm đến đôi môi của Ainz-sama sao?

Mare: Không phải thế. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy hai cô biểu diễn, tôi cũng muốn thử nữa ... Tôi có được phép tham gia không? Ainz-sama? (giọng nói vui tươi)

Ainz: (bị một cú sốc quá mạnh) Guh ~ Tại sao trông Mare lại rất phù hợp với chiếc váy vậy! Đừng có nhìn ta với sự dễ thương đó!

Cocytus:. Có vẻ như anh đã quên mất điều này Demiurge.

Demiurge: Ah ... V-vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi thử giọng ...

Albedo: Chờ đã! Dừng nó lại ngay! Tôi sẽ không trao đôi môi của Ainz-sama cho ai khác cả!

Shalltear: Mare, cho tôi biết cậu thích cái gì đi, được không? (lo lắng)

Aura: Cô! Có phải cô lại đang tìm cách để hối lộ người khác, phải không ?!

Mare: Tôi chỉ muốn đứng trên sân khấu ...!

Albedo: Ma-Mare!

Ainz: Cuối cùng, họ vẫn xung đột với nhau. Im lặng, tất cả các ngươi!

End.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Ảnh Ấn Tượng Cho Đêm Noel (35 Tấm Nha <3):Phần 1

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Chùm Ảnh Ấn Tượng Đêm Noel (Hơn 35 Tấm Lun )^^

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Cuối Cùng Nà :V

Nhớ bỏ phiếu nhen <3

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Thông Tin Về Các Nhân Vật Trong Overlord

-LƯU Ý: đây là những thông tin do bên tác giả cung cấp nên một số các bạn có hỏi tại sao không đủ các đấng tối cao thì mình cũng chịu vì tác giả chỉ đưa ra nhiêu đó.

-Mình sẽ bắt đầu với các đấng sáng tạo guild Ainz Ooal Gown:

+Chủ guild đầu tiên: TOUCH ME

"Khi người khác gặp khó khăn, rút kiếm ra cứu giúp là lẽ tự nhiên"-Touch Me

-Touch Me (たっち・みー) là một trong những người đồng sáng lập ra guild Ainz Ooal Gown và thuộc những chiến binh mạnh nhất trong YGGDRASIL. Anh là người đã tạo ra Sebas. Anh cũng là thủ lĩnh cũ của clan Nine's Own Goal trước khi thành lập guild Ainz Ooal Gown.

-Tính cách

Touch Me được xem là người rất ngay thẳng và công bằng. Anh sẽ giúp đỡ mọi người khi gặp rắc rối mà không hề do dự và sẽ khiển trách đồng đội của mình nếu họ làm gì sai trái. Momonga nói Touch Me rất đứng đắn, là người luôn thực hiện đúng trong lời nói và hành động.

Tuy nhiên, Touch Me thỉnh thoảng lại rất thiếu tự tin, khi anh sẵn sàng lùi xuống và đề nghị những người khác làm chủ guild thay cho anh. Nếu những gì Ulbert nói là đúng về việc Touch Me từng đuổi một người bạn cũ ra khỏi clan, thì đây có thể là lí do tại sao Touch Me là hạ mình đến vậy.

-Biệt danh: Paladin of Pure Silver

-Thuộc: Ainz Ooal Gown

-NPC tạo ra: Sebastian

-Theo Maruyama, Touch Me là một người giàu có và sở hữu một ngôi nhà biệt thự trong đời thực. Anh được cho là đã kết hôn với một người bạn gái thời thơ ấu của mình. Hơn nữa, anh hiện tại đang làm việc cho chính phủ.

Vào một thời gian trong YGGDRASIL, Touch Me đã tham gia vào một giải đấu chính thức của game và đánh bại các đối thủ của mình. Khi chiến thắng giải đấu, anh đã được trao tặng 2 phần thưởng. Phần thưởng đầu tiên là một class rất đặc biệt, World Champion và phần thưởng thứ hai là một trang bị cộng thêm Compliance with Law.

Khi Touch Me chơi YGGDRASIL, anh quyết định hỗ trợ những người chơi thuộc Dị Hình trong một thời gian khi họ bị săn lùng bởi các chủng tộc khác. Và đó là cách mà anh đã gặp và cứu Momonga, kể từ đó 2 người trở thành bạn. Cũng có một lần khi Bukubukuchagama không thể tìm một party để thám hiểm bởi vẻ ngoài "Dị Hình" của cô, Touch Me đã đến bắt chuyện với cô đầu tiên. Sau đó, họ lập một party với các thành viên không phải "con người" và tổ chức ấy được biết với cái tên Nine's Own Goal.

Sau đó, clan đã phát triển mạnh mẽ với các thành viên được chiêu mộ bởi Touch Me, trở thành một tổ chức ổn định và thân thiện. Trong một cuộc họp của clan, Touch Me đã đề cập cho mọi người trong guild về việc Nishikienrai phát hiện một dungeon(phó bản, hầm ngục) chưa được khám phá (Tiền thân của lanqg mộ Nazarick và sau này được các đấng cải tạo và xây dựng lại). Sau khi các thành viên thảo luận về dungeon này, clan đã quyết định khởi động một cuộc tấn công.

Touch Me sau đó tuyên bố sẽ giải tán clan, khi anh muốn biến Nine's Own Goal thành một guild chính thức. Nhận được sự tán thành từ các thành viên, Touch Me đã đề cử Momonga làm lãnh đạo guild mới của họ.

Trước khi đột nhập vào dungeon Great Tomb of Nazarick, các thành viên được chia thành nhiều nhóm. Nhóm của Touch Me đã xoay sở rất tốt để đến được tầng cuối cùng, nơi mà nhóm của Momonga đã đến trước đó và giết thành công Asura. Họ ăn mừng chiến thắng với nhau sau cuộc chinh phục và chụp lại những hình ảnh tuyệt vời ấy.(Cái ngai vàng Ainz ngồi trong sảnh điện chính là World Item)

-Mối quan hệ với Momonga (Ainz sau này):

Trước khi YGGDRASIL ngừng hoạt động, Momonga nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp của các thành viên Ainz Ooal Gown bao gồm Touch Me và khiển trách các đồng đội tại sao không ở lại đến phút cuối cùng của game.

Ainz khẳng định mối quan hệ giữa Touch Me và Ulbert chưa bao giờ hòa thuận. Trong tất cả những bức hình chụp nhóm, Touch Me và Ulbert hầu như chưa bao giờ được nhìn thấy trong cùng một bức ảnh. Ainz nhớ lại rằng lí do giữa mối hiềm khích của Touch Me và Ulbert là một việc gì đó xảy ra ở bên ngoài YGGDRASIL, nghĩa là thế giới thực.

Ainz trang bị áo giáp và lá chắn của Touch Me trong trận chiến với Shalltear Bloodfallen sau khi anh dùng phép biến đổi, "Perfect Warrior" cho phép anh sử dụng chúng. Cocytus nhận ra trang bị Ainz đang dùng thuộc về Touch Me và chỉ có những người có class World Champion mới có thể sử dụng.

Ainz khẳng định mình chưa bao giờ thắng được Touch Me trong một trận đấu PvP nhưng vẫn nhìn lại quá khứ một cách trìu mến về người bạn của mình.

-Sức mạnh:

Touch Me là một trong chín người chơi duy nhất có thể sử dụng class đặc biệt, "World Champion". Với tư cách là một nhà vô địch thế giới, anh được đánh giá là một trong những người chơi mạnh và vĩ đại nhất trong YGGDRASIL. Áo giáp của anh là một trang bị thưởng thêm khi nhận được class đặc biệt này, nó sở hữu sức mạnh vượt trội so với các vật phẩm cấp Divine, thậm chí sánh ngang với các vũ khí guild.

Tuy nhiên, do sở hữu thêm class đặc biệt này, một số cấp độ của các class khác đã bị giảm xuống. *bởi vì tối đa chỉ có 100lv, thêm một số lv của class này thì các class phải giảm cấp* Tuy vậy, anh không bị mất đi các kỹ năng hay đặc quyền từ các class bị giảm cấp. Khi đạt đến cấp độ tối đa của "World Champion", anh có thể sử dụng được một kỹ năng gọi là "World Break", được coi là kỹ năng mạnh nhất trong các đòn tấn công của mình.

Trong guild Ainz Ooal Gown, người chơi duy nhất vừa có sức chống chịu cao, che chắn cho đồng đội lại vừa có sát thương lớn đó chính là Touch Me.

Theo Maruyama, anh là một trong ba người chơi xuất sắc nhất trong YGGDRASIL, đủ mạnh để đối đầu với tất cả các thủ vệ tầng cùng một lúc.

Mặt khác, Touch Me có khả năng phát ra bản nhạc nền cho mình khi anh ấy xuất hiện, nhưng làm thế nào để có được điều ấy vẫn còn là một bí ẩn. Peroroncino thậm chí còn nói rằng Touch Me sở hữu một số loại hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng khi hạ cánh khác.

-Kĩ năng chủ động:

•World Break (không có thông tin)

-Trang bị chính:

•Compliance with Law: bộ giáp trắng tinh khiết của Touch Me khi vô địch thế giới

•Earth Recover: lá chắn trắng tinh khiết của Touch Me

•Ring of Ainz Ooal Gown: nó cho phép người dùng tự do dịch chuyển trong Nazarick. Mọi thành viên của Ainz Ooal Gown đều phải đeo chiếc nhẫn này.

•Unnamed Red Cape: Momonga cho rằng nó phải là một loại vật phẩm tiền mặt. Áo choàng có khả năng lắc lư mà không có bất kỳ cơn gió nào đi qua. Tuy nhiên, bằng lệnh của Touch Me, nó có thể đứng im

-Caster mạnh nhất Guild: Ulbert Alain Odle

"Roar, my secret arcana! Descend, o ultimate disaster! Flow, ye tears of despair and regret! - [Grand Catastrophe]!" -Ulbert niệm phép mạnh nhất của mình (Xin để nguyên văn)

Tên: Ulbert Alain Odle (ウルベルト・アレイン・オードル).

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Dị hình - ?.

Chức vụ:

+Một trong 41 Đấng Sáng Tạo của Nazarick.

+NPC sáng tạo: Demiurge.

+Là một trong 9 người sáng lập guid Ainz Ooal Gown.

-Tính cách:

+Trong số tất cả các thành viên guild, Ulbert Alain Odle là người gắn với chữ "ác" nhất, kể từ khi anh bị Chuunibyou.

+Ulbert và Touch Me thường bất đồng với nhau, và có vẻ nó bắt nguồn từ những vấn đề trong cuộc sống thực tế. Momonga vẫn luôn nghĩ hai người họ vẫn là bạn tốt của nhau.

Năng Lực:

-Cũng giống như Touch Me - người có class chiến binh mạnh nhất Yggdrasill, Ulbert sở hữu Class Magic: Disater (Thảm hoạ) được đánh giá mạnh hơn và hiếm hơn Class Eclipse của Ainz.

Thông tin:

-Kể từ khi biết đến sự tồn tại của World item có khả năng triệu hồi vô tận quân đoàn quỷ có thể tàn phá thế giới, Ulbert đã bị nó ám ảnh và anh cố gắng tạo ra một item mô phỏng theo nó. Sản phẩm thành công là một con quỷ có sáu tay với mỗi tay nắm một viên ngọc tương đương với ma pháp cấp 10 được gọi là [Armageddon Evil]. Demiurge đã sử dụng nó khi vây đánh Re-Estize . Sản phẩm đầu tiên được tạo ra là một con quỷ với 3 cánh tay, Ulbert định vứt bỏ nó nhưng Ainz đã giữ lại ( tiếc của đó mà ), sau đó Ainz giao nó lại cho Demiurge. (Trong anime và light novel đều có đề cập chi tiết này)

Kỹ năng:

•Grand Catastrophe: Là con át chủ bài của Ulbert, đó là một chiêu cuối đòi hỏi 60% mana của anh ta. Sức mạnh hủy diệt của nó vượt xa sức mạnh của các phép thuật siêu cấp. Phép thuật này có khả năng quét sạch 4 Primal Fire Elementals cấp 87 và Primal Star Elemental cấp 90 được Asura triệu hồi, đáng lẽ phải hoàn toàn đầy HP , đã bị tiêu diệt ngay lập tức.

•Magic Arrow

-Bậc thầy trinh sát của Guild: Nishikienrai

"Nghe có vẻ giống như những gì bạn sẽ tạo nên. Như tôi đã nói, tôi chỉ có áo giáp giấy,siêu tốc độ và hỏa lực cao. Tôi thậm chí đã bỏ radar của mình, tất cả dựa vào mắt mình, để di chuyển nhanh hơn."

Nishikienrai nói về khả năng của mình

-Nishikienrai (式 炎) là một thành viên của guild Ainz Ooal Gown và được coi là một trong 41 đấng tối cao của NPC của Lăng mộ vĩ đại Nazarick. Anh là người tạo ra Narberal Gamma.

-Mô tả:Nishikienrai rất dễ tính và thân thiện với bạn bè của mình. Anh ta có phần táo bạo và tự tin vào kỹ năng của mình. Đồng thời, anh cũng được coi là người thích phiêu lưu khi mạo hiểm vào một lãnh thổ có quái vật cấp cao. Đối với Nishikienrai, anh luôn tận hưởng cảm giác hồi hộp của trận chiến, mặc dù biết khả năng phòng thủ của anh thấp.

-Ngoại hình:Trong thời gian ở YGGDRASIL, Nishikienrai đã tham gia vào Nine's Own Goal (tiền thân của Ainz Ooal Gown) và là một trong những thành viên sớm nhất trong đó. Ban đầu, anh ấy đã không đưa nhiều chi tiết vào hình đại diện của mình và do đó, khiến cho nó xuất hiện một cách đơn giản nhất và không có gì đặc biệt. Chỉ có một vài thành viên trong Guild đã nhìn thấy cơ thể thật của Nishikienrai dưới bộ quần áo ninja của anh ta. Anh ta đã phát hiện ra một hầm ngục chưa được khám phá được gọi là Lăng mộ vĩ đại của Nazarick và thông báo điều này cho các thành viên trong guild của anh ta trong cuộc họp của họ.

-Kĩ năng:Được biết, Nishikienrai là thành viên tốt nhất của Ainz Ooal Gown trong việc gây sát thương vật lý tổng thể. Vì anh ta tập trung xây dựng nhân vật của mình vào khả năng tàng hình và gây sát thương, khả năng phòng thủ của anh ta rất thấp. Ngoài ra, khi Nishikienrai sử dụng khả năng tàng hình của mình, anh ta có khả năng giáng một đòn duy nhất mà lượng sát thương của chiêu thức có thể vượt xa cả Chiến binh Takemikazuchi. Mặc dù Nishikienrai không giỏi trong vai một nhân vật trinh sát thuần túy, anh ta có thể làm trinh sát và không có nhân vật lén lút nào có khả năng thoát khỏi tầm mắt của anh ta.

-Kĩ năng:

•Arm Slice

•Headshot

•Hobble: kĩ năng làm mất thăng bằng mục tiêu

•Shadowblind:Kĩ năng khống chế kẻ địch trong bóng tối

-Vũ khí:

•Amaterasu & Tsukuyomi: Vũ khí mà anh ta lựa chọn là dao găm kép.

(Trong trận chiến với Shalltear,Ainz đã sử dụng cặp vũ khí này)i

•Susanoo: Một công cụ ninja hoạt động như con át chủ bài của anh ấy.

•Ring of Ainz Ooal Gown: Cho phép người dùng tự do dịch chuyển tức thời giữa mọi phòng bên trong Nazarick. Mọi thành viên của Ainz Ooal Gown đều được yêu cầu đeo chiếc nhẫn này.

-Chiến lược gia của guild :Punitto Moe

Punitto Moe (ぷ に っ 萌) là chiến lược gia của Ainz Ooal Gown. Anh được coi là một trong 41 đấng tối cao của các NPC của Lăng mộ vĩ đại Nazarick.

-Mô tả:Avatar của Punitto Moe là một bộ cây được gọi là Death Vines. Anh ta cũng mặc một cái gì đó - giống như một chiếc áo choàng linh mục.

-Tính cách:Punitto Moe là một người thận trọng và tính toán vì anh ta rất cẩn thận với các kế hoạch của mình,phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hoạt động thậm chí bắt đầu. Theo một cách nào đó, anh ta được coi là một kẻ mưu mô và muốn thao túng tình hình theo ý mình. Điều này bao gồm bán thông tin không xác định cho kẻ thù của anh ta và bằng cách đó, để họ chiến đấu với nhau về nó.Tuy nhiên, Punitto Moe coi trọng kiến thức rất nhiều và giữ bí mật hầu hết. Anh ta không phải lúc nào cũng chia sẻ kiến thức của mình với mọi người, mà chỉ một vài người được chọn có quyền được biết như chủ bang.Theo Momonga, nếu có những người chơi YGGDRASIL để cho kiến thức của họ bị rò rỉ khắp nơi, Punitto Moe chắc chắn sẽ cho họ một cú tặc lưỡi độc ác.

-Ngoài lề: Là một game thủ khó tính, Punitto Moe, đã thu được nhiều kiến thức từ việc chơi các trò chơi khác nhau. Do đó, anh là người chủ chốt của Ainz Ooal Gown trong việc phát triển các chiến lược mới. Trong khi thời gian làm việc của anh ấy có vẻ dài, anh ấy vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Do đó, anh dành thời gian rảnh rỗi của mình để thu thập thông tin, bằng cách xem phim trò chơi hoặc lướt internet.Punitto Moe đã tạo ra những điều cơ bản của "Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng PK" cho Ainz Ooal Gown, bao gồm thực hiện các biện pháp quyết liệt để tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về người chơi mục tiêu khi thực hiện Player Kills, cũng như duy trì sự thận trọng liên tục từ người chơi mục tiêu.

-Kĩ năng:

+Là chiến lược gia của Guild, chính anh là người thiết lập các chiến lược cơ bản được sử dụng để chống lại những người chơi khác. Theo câu châm ngôn của Tôn Tử :"trận chiến kết thúc trước khi nó bắt đầu", anh sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi hoạt động, nghiên cứu và thu thập tất cả thông tin có sẵn về kẻ thù và giải quyết nó trong một cuộc tấn công lén lút. Về mặt chiến thuật, Punitto Moe sử dụng phương pháp PK trong đó anh gọi đó là "Đập bóng" với thành công lớn.

+Cấp độ công việc của anh ta tập trung vào các lớp chỉ huy, giúp cải thiện khả năng chỉ huy của các thành viên trong nhóm.

-Một trong 41 đấng tối cao: BELLRIVER-Big eater (Kẻ phàm ăn)

Tên: Bellriver

Biệt danh: Big Eater - Kẻ Phàm Ăn

Giới tính: Nam

Tộc: gibbering mouther*

-Bellriver (ベ ル) là thành viên của Ainz Ooal Gown và được coi là một trong 41 đấng tối cao bởi các NPC của Lăng mộ vĩ đại Nazarick.

-Hình đại diện trong trò chơi của Bellriver là một hiệp sĩ ma thuật dị hình, có ngoại hình giống với bốn người có vũ trang. Cơ thể anh dường như được làm từ hoàn toàn bằng thịt đỏ. Ngoài ra, có những cái miệng há hốc ra khắp cơ thể anh ta.Anh ta mặc áo giáp màu tím với các gai nhọn màu vàng nhạt.

-Trong việc tương tác với các đồng đội của mình trong kế hoạch của Nazarick, Bellriver có thể được coi là một người thận trọng và thực tế, nhưng đồng đội của anh không đánh giá cao anh. Mặc dù có thể Bellriver đã thay đổi theo thời gian, vì anh ta là một trong những thành viên bang hội muốn cố gắng chinh phục chín thế giới trong YGGDRASIL.Momonga đã tuyên bố rằng Bellriver là một trong những tầng lớp trí thức của Guild.

-Bellriver là một trong những người tham gia thiết kế Spa Resort Nazarick.Anh là một trong số 27 thành viên của Nine's Own Goal và sau đó trở thành một trong các thành viên sáng lập của Ainz Ooal Gown cũng như là thành viên chinh phục Lăng mộ vĩ đại Nazarick.

-Bên ngoài YGGDRASIL, anh đã biết được một số thông tin đáng ngại về các siêu tập đoàn thống trị thế giới. Vì điều đó, anh đã bị giết trong một tai nạn để bịt kín đầu mối. Tuy nhiên, bất chấp cái chết của anh ta, những thông tin mà anh ta sở hữu đã được đưa vào tay một người nào đó.

(Theo thuyết âm mưu thì thông tin đã được chuyển cho một trong các thành viên của Guild và chính sự nhúng tay này của các tập đoàn có thể ảnh hưởng đến việc Ainz không thể đăng xuất khỏi game và từ đó tạo nên câu chuyện về Ainz sau này.)

-Kĩ năng:

+Bellriver đã chơi YGGDRASIL như một hiệp sĩ ma thuật. Mặc dù điều đó đã không được chỉ ra đó là một lớp công việc hay một thuật ngữ trong trò chơi, như magic caster. Tuy nhiên, có thể giả định rằng tựa game như vậy đề cập đến kiểu người chơi lâu năm hoặc một loại người chơi có sự kết hợp giữa các lớp chiến binh và ma thuật.

+Là một kiếm sĩ ma thuật, anh ta là loại người chuyển đổi giữa kiếm và phép thuật. Tuy nhiên, anh ta là loại người làm được nhiều việc nhưng không chuyên về bất cứ cái gì, vì vậy anh ta thường là người được lựa chọn thứ hai với tư cách là một thành viên. Điều đó nói lên rằng, anh ta giỏi trong giao tranh, và kĩ năng một game thủ của anh ta khá cao.

-Bellriver,Tabula Smaragdina,Punitto Moe ủng hộ việc Momonga làm hội trưởng sau khi Touch Me từ chức và giải tán Clan và thành lập nên Guild.

-Nhà giả kim vĩ đại của Guild:Tabula Smaragdina-Great Alchemist

-Tabula Smaragdina (タ ブ ラ ・ ス マ ラ) là một thành viên của Ainz Ooal Gown và được coi là một trong 41 đấng tối cao của NPC của Lăng mộ vĩ đại Nazarick. Anh là người tạo ra Albedo, Nigredo và Rubedo.

-Ngoại hình:

Ngoại hình của Tabula là hình người với cái đầu giống như con mực bị biến dạng. Anh mặc một bộ trang phục bằng da màu đen sáng bóng, vừa vặn với trang sức bạc và vài chiếc thắt lưng quấn quanh nó. Áo choàng đen của anh ta cũng được thiết kế để có che giấu cơ thể của anh.

Trong khi đó, phía bên phải của đầu anh ta được bao phủ bởi các chữ cái xoắn, hình xăm. Anh ta có hai con mắt không có tròng, màu xanh trắng cũng như sáu xúc tu đang co giật mọc ra từ miệng lủng lẳng xuống đùi.

Làn da của anh ta được tạo ra sao cho giống như một cái xác, với những đốm màu tím giữa một màu trắng ghê rợn. Anh ta được bao bọc trong một loại chất nhờn dính mà phát ra một ánh sáng kỳ quái. Ngoài ra, các màng da phát triển giữa các ngón tay,mỗi ngón tay có tận 4 đốt.

-Tính cách:

Tabula Smaragdina có một tính cách mạnh mẽ, theo nhiều cách khác nhau. Trong các cuộc thảo luận bình thường, anh sẽ nói chuyện mạch lạc. Tuy nhiên, khi cuộc nói chuyện trở nên sâu hơn, nhiều phần trong tính cách của anh ta khó liên tưởng sẽ bắt đầu lộ diện.

Một người có một niềm vui trong việc tận hưởng "gap moe".Anh yêu thích các loại phim kinh dị cổ điển lẫn mới và kiến thức của anh luôn làm những người trong guild ngạc nhiên.Sở thích của anh bao gồm TRPG (Table role-playing game -dạng game nhập vai trên bàn nhưng dùng cử chỉ và lời nói để chiến thằng trò chơi) và anh ấy bộc lộ tính cách theo kiểu một người đàn ông ám ảnh với các thiết lập và quang cảnh trong nhiều dịp khác nhau.Một lần anh đã giảng cho Momonga về thần thoại và các thứ linh tinh khác.

-Sức mạnh: Trong khoảng về các phép hủy diệt thì Tabula là pháp sư mạnh hơn cả Momonga.

*Hiện Rubedo vẫn chưa được tác giả cho lộ diện,mọi hình ảnh trên mạng đều là fake,nếu tác giả có cho xuất hiện mình sẽ update*

-CZ2128 Delta được Tabula và một đấng khác cùng nhau sáng tạo nên.

-ZA Samurai: Chiến binh Takemikazuchi

-Chiến binh Takemikazuchi (じ ん け み) là một thành viên của Ainz Ooal Gown và được coi là một trong 41 đấng tối cao của NPC của Lăng mộ vĩ đại Nazarick.Anh là người tạo ra Cocytus.

-Ngoại hình:

Chiến binh Takemikazuchi là một Nephilim (Kiểu hậu duệ của các đứa con của thần) mặc áo giáp samurai màu đỏ sẫm.

-Tính cách:

Một trong chín thành viên ban đầu lập nên Nine's Own Goal,anh ngang bằng với Touch Me về khoảng sức mạnh.Bạn bè nghĩ rằng tạo nên vũ khí là một trong những sở thích của anh,những sự thật rằng,anh muốn rèn nên vũ khí để có thể đánh bại Touch Me.Đáng buồn thay qtrước khi điều đó có thể hoàn thành,một sự kiện đáng buồn đã xảy ra-bức tường đó đã biến mất trước khi anh có thể làm được (Touch Me nghỉ game).Thanh kiếm vô địch đó (chưa hoàn thành),cô đơn vì không có mục tiêu,nay đã được trang trí với anh ta ở trong điện báu vật.Trước khi anh rời game,anh đã trao lại cho Cocytus thanh God Slaying Emperor Blade (Trảm đế thần đao) như món quà chia tay.(Thanh này đã được Cocytus dùng trong trận đánh với tộc Lizard)

-Sức mạnh và kĩ năng:

Chiến binh Takemikazuchi được coi là một trong những thành viên mạnh nhất của Ainz Ooal Gown. Anh ta có cấp độ trong các Class định hướng tấn công như Kensei, v.v. Giống như Nishikienrai, khả năng phòng thủ của anh ta cũng thấp. Tuy nhiên, đồng thời, anh ta có khả năng gây sát thương vật lý cao nhất trong toàn Guild.

Acalanatha: Đòn đánh đầu tiên trong chuỗi combo Bright King.Bao gồm hai thanh kiếm cho đòn combo này là thanh Kurikara và Fudo Kensaku.

Bright King Combo: Một chuỗi đòn nêu thi triển thành công sẽ tăng DPS (damage per second).Được xem như là một đòn Ulti,nhưng chỉ có thể sử dụng một lần một ngày.

Fudo Kensaku: Nó làm giảm khả năng né tránh của đối thủ có giá trị karma thấp. Mức giảm này tỷ lệ thuận với lượng karma tiêu cực mà mục tiêu có.

Kurikara Sword: Một chiêu thức gây nhiều sát thương cho đối phương với giá trị karma thấp.

Kundali: The Dispenser of Heavenly Nectar (nếu dịch thì hơi tối nghĩa đại loại như là sự cân đo của rượu thiên đường nên mình để nguyên văn) , Gundari Myo-O.Chiêu thức giải phóng một con mãng xà từ tay của tay anh,xiết chặt đối thủ,khóa mọi bước đi của đối thủ.

Razor Edge

Slash-All

Trailokyavijayarāja: Kẻ chinh phục tam giới,Gozanze Myo-o.Chiêu thức nhắm thẳng đến kẻ thù thông qua cây thương của anh.

Vajrayaksa: Kẻ ăn thịt quỷ, Kongo-Yasha Myo-O. Chiêu thức nung chảy kẻ định bằng thanh kiếm tích điện của anh.

Yamāntaka: Sau Trailokyavijayarāja, thủ hộ của Tử Thần,Daiitoku Myo-o. Chiêu thức đánh bại kẻ thù với cây chùy to lớn của anh

-Trang bị chính:

+God Slaying Emperor Blade: thanh katana với lưỡi kiếm dài 180 cm.Được trao cho Cocytus

+Takemikazuchi MK 8:Vũ khí cấp độ Divine được Takemikazuchi rèn.Thanh kiếm được Ainz dùng trong trận đánh với Shalltear.Có thể chém giáp cấp độ Legendary của Shalltear như chém giấy.Trong light novel,thanh kiếm được miêu tả là bao bọc hoàn toàn bởi sấm sét,tuy nhiên khi lên anime thì chỉ có lưỡi kiếm đc bao bọc bởi sét còn phần sống kiếm thì không.Thanh kiếm luôn được nâng cấp chỉ dành cho mục đích đánh bại Touch Me nhưng thanh kiếm không bao giờ có cơ hội này vì Touch Me đã nghỉ game trước khi thanh kiếm có cơ hội được thể hiện.

+Nhẫn của guild :Bất kì đấng tối cao nào cũng mang chiếc nhẫn này nên mình sẽ không bàn thêm.

+Cash item:vật phẩm mua bằng tiền mặt.(Ai chơi game nhiều quá đâu còn xa lạ gì ^^ ).

-Một trong ba thành viên nữ của Guild: Yamaiko

"Hãy đánh chúng trước khi nghĩ về những gì mà bạn có thể thắng"

Triết lý về tấn công của Yamaiko truyền lại cho Yuri Alpha

-Yamaiko (やまいこ):Một trong ba thành viên nữ của Guild.Cô ấy là chị của Akemi (Người không thuộc thành viên của Guild nhưng luôn được chào đón và là khách quý ).Cô là người sáng tạo nên Yuri Alpha (Chị cả trong đội nữ chiến hầu).

-Cô cùng chủng tộc với chiến binh Takemikazuchi.

-Tính cách:

-Cô rất tốt bụng và lịch thiệp.Cô nói chuyện rất lịch sự và có mối quan hệ bạn bè rất tốt với mỗi thành viên.Tuy nhiên cô thường hay hành động trước khi nghĩ thấu đến nỗi được đặt biệt danh là :Não cơ bắp.(Muscle Brain)

-Cô có một tinh thần rất to lớn dù hay bị mọi người so sánh với em gái mình.

-Ngoài đời cô là một giáo viên tiểu học trong lĩnh vực nghiên cứu.Theo tác giả thì tên đầy đủ của cô là :Yamase Maiko.

-Em gái của cô là thiên tài và cô hay bị so sánh với em ấy.Em gái cô chọn chủng tộc là Elf trong khi cô chọn chủng tộc giống Takemikazuchi.

-Sức mạnh và kỹ năng :

-Yamaiko là một loại pháp sư ma thuật giỏi về ma thuật loại tinh linh, và cô ấy đã chuyên sâu hơn trong lĩnh vực đó với tư cách là một Healer, vì điều đó nên cô luôn tằng cường phép thuật hồi phục. Ngay cả những cây đũa phép được yểm những phép thuật cấp cao cũng sẽ chỉ chữa lành khoảng một nửa so với Yamaiko nếu cô đích thân sử dụng một câu thần chú hồi HP. Cô cũng có thể chuyển MP cho người khác thông qua những câu thần chú thích hợp. Với khả năng phòng thủ và tái sinh bẩm sinh của mình, kết hợp với một cách build đồ nhấn mạnh hai phẩm chất đó, cô có thể đóng vai trò như một tanker các loại cho các thành viên trong nhóm của mình. Mặc cho Yamaiko bị kẻ thù bao vây, cô vẫn có thể chữa lành vết thương cho đồng đội.(Best support ^^).

-Tuy nhiên, Yamaiko có hai điểm yếu dựa trên cách xây dựng nhân vật mà cô ấy chuyên về. Loại đầu tiên là cô ấy không có nhiều MP. Mặc dù cô ấy đã có quá nhiều cho việc chữa trị nói chung, nhưng vẫn không đủ khi một người có nhu cầu sử dụng buff và những thứ khác.Thứ hai, điểm yếu khác là sức tấn công của cô rất thấp, đổi lại là khả năng hồi phục được cải thiện. Cô được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng của nhóm. Vai trò của cô là tanker nếu chiến tuyến bắt đầu sụp đổ, chữa lành vết thương cho mọi người và hồi sinh đồng đội đang hấp hối.

-Tuy nhiên, Yamaiko thuộc chủng tộc Nephilim, điều này đã cho khả năng của chủng tộc của cô có hai điểm kĩ năng rất cao nhưng đổi lại lại có ba điểm khả năng rất thấp để tối đa hóa tinh thần và sức chịu đựng của cô. Ngoài ra, cô còn được trang bị đầy đủ các trang bị chống khả năng khống chế để tập trung vào phòng thủ. Kết hợp với khả năng hồi phục của mình, cô ấy còn sống sót hơn rất nhiều so với một class tanker bình thường.

+Kĩ năng:

Field of Force (Tường chắn)

Greater Lethal:kĩ năng gây ra sát thương với năng lương âm cực

Sanctuary Protection (Sự bảo hộ của thánh)

*Siêu cấp ma pháp:

+Judgement of Osiris (Phán quyết của thần Osiris):Một phép thuật siêu cấp cho phép người dùng thay đổi các giá trị karma. Bằng cách đó, nó có khả năng làm giảm các giá trị tiêu cực và tăng giá trị tích cực.

+Wish Upon A Star:Ainz có giải thích trong anime ròi.

*Trang bị chính:

+Female Sensei's Iron Fist of Wrath ( Cú đấm phẫn nộ của nữ giáo viên): Vũ khí lựa chọn của cô là một chiếc găng sắt khổng lồ không thể gây ra nhiều thiệt hại. Đổi lại, nó có khả năng tăng sức mạnh hạ gục kẻ thù của cô.(Trong trận chiến với Shalltear đã dùng-màu hồng).

+Nhẫn guild:

+Shooting star:Nhẫn này Ainz có cho thấy rồi

*Trang bị tiêu thụ:

+Wands and Staves:dùng để hồi HP

+Cash item:Cô dùng một vật phẩm giảm thời gian để thi triển phép "phán quyết của thần Osiris" trong trận đánh với boss Asura.

-Tanker:Slime shield-Bukubukuchagama

"Đến giờ ròi,Momonga onii-chan <3"

Giọng của Bukubukuchagama dùng để báo giờ trong đồng hồ của Ainz.

-Bukubukuchagama (ぶくぶく茶釜) là một trong 41 đấng tối cao được các NPC tôn kính.Cô là chị của Peroroncino,và là người tạo ra Aura Bello Fiora và Mare Bello Fiore.

-Ngoại hình:

Bukubukuchagama không có thông tin chính xác về chủng tộc và avatar rất bí ẩn. Và Peroroncino mô tả cô ấy là một "da thịt màu hồng kỳ lạ", có vẻ như vẻ ngoài của cô ấy khá kỳ cục.

-Tính cách:

Bukubukuchagama có tính cách vui vẻ và thích chơi khăm bạn bè. Đôi khi cô có nghịch ngợm với người bạn của em trai mình, Momonga. Khi cô hành động nghiêm túc, cô sẽ thường xuyên cãi nhau với Peroroncino, khăng khăng với quan điểm rằng em trai phải vâng lời chị gái. Và chính vì vấn đề đó, suy nghĩ của Bukubukuchagama đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Aura và Mare, một cặp anh chị em tương tự như loại cô chia sẻ với anh trai mình.

Hơn nữa, Bukubukuchagama thường nói với tông cao mà cô ấy sử dụng cho việc lồng tiếng.Bất cứ khi nào Bukubukuchagama khiển trách em trai mình, cô sẽ trở thành một người rất đáng sợ, theo mô tả của các thành viên khác trong bang hội. Do đó, giọng điệu của cô sẽ đột nhiên thay đổi, và cô sẽ sử dụng giọng nói trầm hơn ban đầu của mình để mắng anh. Cô có xu hướng để tâm đến những lời em trai nói.Vì lý do đó, cô thậm chí còn mắng Peroroncino vì đã nói điều gì đó mà cô không muốn nghe từ anh.

Bukubukuchagama là một trong ba thành viên nữ của Ainz Ooal Gown.

Do chủng tộc của mình,cô đã gặp khó khăn khi tham gia một party trước khi cô gặp Momonga và Touch Me. Câu chuyện đằng sau vấn đề đó là khi Bukubukuchagama không thể tìm thấy một party của riêng mình để phiêu lưu. Cô không thể phiêu lưu với những người chơi khác do ngoại hình của mình, nhưng ngoại trừ Touch Me, người đầu tiên tình nguyện cho phép cô tham gia cùng anh.

Ở ngoài đời, cô là một nữ diễn viên lồng tiếng nổi tiếng, thường đóng vai các cô gái trẻ trong H-Games (Hentai game đấy các anh em :v ) để kiếm thu nhập. Em trai của Bukubukuchagama, Peroroncino, người đã chơi YGGDRASIL với cô, tình cờ mua phải một trong những H-games mà cô đã lồng tiếng, kể từ đó em trai cô mất hứng thú lun.(Cái cảm giác người thân mình lồng tiếng cho H-games ra sao nhỉ) :v.

Nghệ danh của cô lúc lồng tiếng là Kazeumi Kumi.Các fan hâm mộ cũ của cô thường gọi cô là Kaze-chin.

-Kĩ năng và sức mạnh:

Bukubukuchagama chuyên về khả năng phòng thủ.Cô được phong danh hiệu "Unsinkable" (Đại loại là không thể nhận damage).Cô có kĩ năng chơi game rất giỏi và thường đóng vai trò chỉ huy.Những phán đoán nhanh chóng và chính xác của cô, sinh ra từ kinh nghiệm lâu năm với các trò chơi, đã đưa cô vào top đầu các player của YGGDRASIL.Cô có kĩ năng của một người quản lý đáng ghét,đó là một giá trị cực kì khó chịu vì sự đáng ghét là một giá trị ẩn trong game,đặc biệt là loại game mang đậm tính cách như YGGDRASIL.Vì Guild phải hợp tác cùng nhau, cô ấy phải phối hợp cả đội lại với nhau như một tanker. Trong khi chỉ số nhân vật của cô ấy thấp, cô ấy có thể bù đắp điểm yếu đó bằng các vật phẩm phòng thủ hạng nhất. Bất cứ khi nào toàn bộ thành viên Guild đi vắng, cô sẽ phòng vệ căn cứ cho họ cho đến khi họ trở về. Ngoài ra, cô ấy đã miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái tiêu cực mà xác sống có thể gây ra cho cô ấy, như nhiễm độc hoặc tê liệt.

+Kĩ năng:

Aegis (đây là kĩ năng bảo vệ)

Knight's Challenge: cho phép người dùng tăng giá trị bị ghét đối với bản thân cùng với sát thương gây ra cho mục tiêu.

Mega Impact (Tác động cực mạnh-skill phòng thủ,phản đòn)

Sacrifice:Kỹ năng này cho phép người dùng thao túng các giá trị Karma của đối thủ. Để đổi lấy một lượng sát thương lớn, giá trị tiêu cực của mục tiêu phải giảm xuống mức tối thiểu (giá trị tiêu cực -500). Bukubukuchagama đã sử dụng chiêu này cho trùm Asura như bước đầu tiên của Combo Bright King của Takemikazuchi

Shield Attack (Dùng khiên gây damage)

Shield Stun (Dùng khiên gây choáng)

Transposition (Hoán đổi vị trí)

Wall of Jericho (Skill phòng thủ lun còn địa danh Jericho thì wiki tìm nha).

-Thông tin về trang bị của cô là nhẫn guild.Không có thêm bất kì thông tin khác.

*Trong bản light novel TA thì cô mang biệt danh "Bubbling Teapot".

*Cô chuyên lồng tiếng trong vai Loli @@.

*Cô đã từng bị béo phì trong quá khứ và mang biệt danh Bubble Bubble (ぶくぶく) nhưng nhờ chơi YGGDRASIL cô đã giảm cân được rất nhiều (Ai nói chơi game ko giảm cân được thì sai rồi nhá :P).

*Shalltear biết công việc của cô là diễn viên lồng tiếng nhưng Shalltear lại hiểu nhầm cô là kiểu người dùng giọng nói để đưa sự sống cho vạn vật.

-Xạ Thủ:Peroroncino

"H-games are my life." -"Hentai game là mặt trời chân lý chói qua tim"

Chân lý của Peroroncino.

-Peroroncino (ペロロンチーノ) là 1 trong 41 đấng của guild.Anh là em trai của Bukubukuchagama và người tạo nên NPC Shalltear Bloodfallen.

-Ngoại hình: Anh là một người thú với đầu,cánh và móng vuốt của loài chim.

-Tính cách:

Peroroncino được biết đến trong guild vì sự biến thái và tình yêu của anh ta với các trò chơi Hentai. Anh ấy rất đam mê eroge và thẳng thắn về điều đó với các thành viên bang hội của anh ấy như Momonga.Hơn nữa, tính cách của Peroroncino được thể hiện qua sáng tạo của anh ta, Shalltear Bloodfallen, người được thiết kế để có tính cách dâm đãng và thích quan hệ xác chết nữ giới trong số tất cả các NPC ở Nazarick.

Theo người bạn Momonga, anh ta được coi là kiểu người thích đùa giỡn. Peroroncino tôn trọng tình bạn và không thích ý nghĩ làm tổn hại mối quan hệ giữa những người bạn trong guild.Anh ta dễ dàng bị chị gái Bukubukuchagama đe dọa trước mặt bạn bè khi cô can thiệp vào một cuộc thảo luận và dùng cuộc trò chuyện đó chọc lại anh ta. Được chị gái của mình tin tưởng, Peroroncino đã phải rút lại những phát biểu trước đó về cô trước đó và sau đó đã xin lỗi xung quanh bạn bè vì những lời nhận xét thô lỗ mà anh ta đưa ra.Ở ngoài đời, Peroroncino là một fan hâm mộ của eroge, thường được gọi là H-games.

Anh ấy rất tuyệt trong các cuộc tranh luận trên mạng. Anh ấy cũng có một chị gái, người đã chơi YGGDRASIL với anh ấyTrong khi chơi trò chơi, anh trở thành những người bạn tuyệt vời với Momonga và Ulbert, trong đó ba người sau đó cùng nhau thành lập nhóm "No cash item". Tuy nhiên, cuối cùng anh ta đã lật kèo với họ, hành động lật lại lời hứa được thiết lập giữa họ bằng cách mua một vật phẩm tiền mặt có hiệu ứng nhân vật với mục đích thẩm mỹ vào avatar của anh ta.Sau đó, cả anh và chị gái cuối cùng gia nhập guild có tên Ainz Ooal Gown trong thời gian bắt đầu thành lập.

Cùng với chị gái, anh tiếp tục làm việc với các thành viên bang hội mới của mình trong các party và chinh phục thành công Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Sau khi Ainz Ooal Gown chinh phục lăng mộ vĩ đại của Nazarick, Peroroncino đã dành một chút thời gian trong trò chơi để tạo ra Shalltear Bloodfallen.

Lý do duy nhất khiến Shalltear trông rất xinh đẹp mặc dù là một Ma cà rồng thực thụ là vì ngoại hình của cô được vẽ bởi anh ta. Điều này cho thấy Peroroncino có một số kỹ năng nghệ thuật khi vẽ NPC lý tưởng của mình.

Theo Ainz và Shalltear, bất cứ khi nào Peroroncino mua một trò chơi mà anh ta háo hức, cuối cùng anh ta sẽ nghĩ đến khuôn mặt của chị gái mình và sẽ mất động lực vì điều đó. Vì lý do đó, khoảnh khắc Peroroncino nhận ra chị gái mình là diễn viên lồng tiếng cho một trò chơi Hentai mà anh muốn mua đã khiến anh thực sự mất hứng.

Tại một số thời điểm sau khi tạo ra Shalltear, Peroroncino đã nghỉ game và để lại các thiết bị và vật phẩm có giá trị của mình trong tay Momonga, bảo anh ta vứt bỏ tất cả nếu muốn. May mắn thay, Momonga từ chối làm như vậy và giữ các vật phẩm của mình xung quanh để trưng bày trong Điện Bảo Vật và nó được trang bị cho các Golem Avatar.Tuy nhiên, thật kỳ lạ, anh ta cũng đưa cho Shalltear một vật phẩm hồi sinh mà sau đó cô đã giúp cô trong cuộc chiến chống lại người bạn của mình, Momonga.

Trong khi anh tạo ra Shalltear, anh ấy thường sẽ thảo luận về nhiều điều tuyệt vời về Shalltear với Momonga. Nói cách khác, anh ta đã đưa ra từng chi tiết cuối cùng cho Momonga về Shalltear ngoài món đồ hồi sinh mà cô vô tình nhận được từ anh ta.

-Kĩ năng và sức mạnh:

Peroroncino là chuyên gia chiến đấu tầm xa với tầm chiến đấu xa nhất trong bang hội Ainz Ooal Gown.

Khi Peroroncino nằm trong một khu vực trống , anh ta có thể chứng tỏ sức mạnh thực sự của mình bằng cách dễ dàng tấn công từ cách xa 2 km.

Chiến thuật yêu thích của Peroroncino là che giấu bản thân và sau đó bắn tỉa đối thủ bằng một cây cung từ xa.Do đó, anh được coi là thành thạo trong việc tấn công từ khoảng cách xa với việc sử dụng các kỹ năng phát nổ.

Mặt khác, anh ấy chỉ trên trung bình trong các khu vực kín.Ngoài ra, anh ta được coi là một game thủ rất mạnh, người đã tìm kiếm sức mạnh bằng bất cứ giá nào.

Theo Momonga, anh mô tả Peroroncino là một người bị ám ảnh bởi các kỹ năng và xây dựng nhân vật hoàn hảo. Ainz nghĩ rằng Peroroncino đang lãng phí bằng cách dành từng chút dung lượng dữ liệu cho các hiệu ứng đặc biệt.

*Trang bị:

Houyi's bow (Hậu Nghệ cung) : Một cây cung chứa đầy sức mạnh của mặt trời. Gây sát thương phép, bỏ qua khả năng chống kháng nếu không có MP .

Nhẫn guild: khỏi bàn thêm.

Cash item (không có thông tin): Peroroncino cho biết đây là một loại hiệu ứng nhân vật được cài đặt vào hình đại diện của anh ấy. Với mỗi bước đi của anh ta, những vệt vàng rải rác từ áo giáp của anh ta và biến mất trong không trung. Chìm đắm trong hào quang, anh ta mang một hình dáng oai phong.

Mai mình sẽ đăng hai nhân vật vì chiều giờ mình bận quá,thành thật xin lỗi các bạn.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 3: Phần 1:Xạ Thủ Và Cung Thủ

Sau khi rời khỏi phòng của Caspond, nơi đầu tiên Neia đến là khu luyện tập bắn cung. Thuộc cấp của Neia đã đợi ở đó và họ nhanh chóng hướng về phía cô cùng với nhiều câu hỏi.

"Cuộc họp diễn ra như thế nào, cô Baraja?", "Chúng tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào để đi" và nhiều điều khác. Sau khi đợi mọi người ổn định Neia nói cho họ nghe về cuộc họp.

Cô nói với họ tất cả mọi thứ, những gì đã xảy ra, những điều đã được nói đến, và kết luận cuối cùng của cuộc họp.

Hầu hết trong số họ sống bằng nghề săn bắn, và có kỹ năng sinh tồn mạnh mẽ. Thậm chí họ không thể không dứt khoát gật đầu trước kết luận của Caspond. Không thể nghi ngờ việc tìm kiếm ở các ngọn đồi cũng sẽ vô cùng khó khăn.

Trong trường hợp đó họ sẽ không thể bao quát một khu vực rộng lớn, mà chỉ với một đội tìm kiếm trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, họ có thể tổ chức tìm kiếm nhanh trong Thánh quốc, từ phía đông vị trí này đến sát tường thành. Vì không rõ nơi mà Sorcerer king đã rơi xuống, Bệ hạ có thể ở trong biên giới của Thánh quốc.

Một số người có kỹ năng do thám bước về phía trước.

Neia cũng muốn tham gia, nhưng thực tế cô không có kỹ năng đó, nên cô sẽ chỉ cản đường nếu đi cùng họ.

Đây là một hoạt động để giải cứu vị Vua của công lý, Ngài đã giúp đỡ người dân của một nước khác. Là một hộ vệ của ngài ấy, Neia thấy mình đã không trung thành và nó gặm nhấm vào trái tim của cô.

Cô cảm thấy như đang hét lên theo cách cô đã làm với Remedios, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra cho dù cô có làm vậy.

Neia nói với mọi người rằng họ đã nhận được sự cho phép của Caspond để tìm kiếm trong biên giới của Thánh quốc, nhưng cô không thể tham gia.

"Hãy để đó cho chúng tôi, cô Baraja."

"Ahhh. Chúng tôi sẽ tập trung hết sức trong khi tìm kiếm người đàn ông vĩ đại của chúng ta. Thưa Bệ Hạ, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ một manh mối nào! "

"Được rồi, mọi người. Cho đến khi Điện hạ-denka cho phép, tôi sẽ trông cậy vào tất cả các anh!"

Neia cúi đầu chào họ.

"Cô Baraja, những người còn lại sẽ làm gì? Làm thế nào chúng ta có thể giúp ích cho vua Pháp Thuật? "

Khi mọi người nhìn cô với sự nhiệt tình trong mắt họ, Neia tràn ngập niềm vui.

Ngay cả sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, không ai cảm thấy rằng Sorcerer King đã chết.

Đúng rồi! Làm thế nào mà đức vua có thể chết! Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn ngài ấy đang chờ chúng ta giải cứu ngài ấy ... tôi nghĩ vậy.

Neia không thể tưởng tượng ra một kịch bản mà ở đó Đấng tối cao đang chờ đợi những người này cứu ngài ấy. Đối với tất cả những gì cô biết, có lẽ họ sẽ thấy ngài ấy nhấm nháp một ly rượu vang hảo hạng trước một đống xác chết của quỷ.

"Được rồi! Vậy thì tất mọi người còn lại sẽ bắt đầu tập luyện, bởi vì yếu chính là tội lỗi! "

Quả thực đó là tất cả những gì Neia có thể làm ngay bây giờ. Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để hữu dụng trong lần tới. Nếu cô và người của cô đủ mạnh, Sorcerer King sẽ không gặp phải tình huống như thế này.

"Ohhhh!"

Âm thanh của mọi người vang vọng. Đó là bởi vì mọi người đều hiểu ý của Neia khi cô ấy nói, " Sorcerer king là công lý và sự yếu đuối là tội lỗi". Không có nhiều người đồng ý với những lời đó khi đơn vị này lần đầu tiên được hình thành, nhưng sau khi họ gắn kết với nhau, tất cả mọi người đều đồng ý với điều đó.

"Vậy chúng tôi sẽ đi gặp Điện hạ!

Sau khi nói chuyện trực tiếp với Caspond, nhóm tìm kiếm đã nhanh chóng được phép di chuyển ra ngoài. Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay lập tức và ba ngày đã trôi qua từ hôm đó.

Trong khi mọi thứ có thể trở nên rắc rối nếu các thành viên của nhóm tìm kiếm không đồng lòng , thực tế là tất cả họ đều được chọn vì họ đồng ý với đề xuất của Neia, và vì vậy họ đã rời đi mà không hề chậm trễ.

Trong khi những tin đồn lấy lại Kalinsha đã được lan truyền trong thành phố trong ba ngày này. Quân đội giải phóng đã không thực sự thực hiện bất kỳ động thái nào và chỉ để thời gian trôi qua không mục đích. Ngoại trừ Neia ra, số lượng người tin rằng Sorcerer King là công lý ngày càng tăng và họ chăm chỉ rèn luyện bản thân.

Thông thường, sẽ có ai đó đến để khiển trách Neia, nhưng bây giờ không ai dám nói điều đó với cô.

Lý do là do khuôn mặt của Neia bây giờ.

Sự lo lắng của cô về việc không thể làm bất cứ điều gì cho Sorcerer King và thiếu ngủ do không nắm được tin tức đã làm cho khu vực xung quanh mắt cô bị sưng và đổi màu, khuôn mặt của cô trở nên đáng sợ với nếp nhăn ở giữa hai hàng lông mày. Vì cô ấy thường che giấu khuôn mặt của mình với tấm che mặt . Sẽ có một tác động lớn đến người khác khi cô ấy gỡ bỏ nó.

Cấp dưới của Neia hiểu rõ cô cảm thấy thế nào, không ai dám đến gần cô.

Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người, Hộ vệ của người...

Những lời đó cứ vang lên liên tục trong đầu Neia

"Ahh, thành thật mà nói."

Có thể thấy rằng vai của những người xung quanh nơi tập luyện bắn cung, giống như Ningya, đã bị lung lay bởi tiếng thì thầm này.

Bệ hạ. Không, tôi cần bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Chỉ ba ngày thôi! Chỉ khu vực phía đông của Thánh quốc cũng là quá lớn rồi! Cô không muốn dọa người khác, đúng không?

Neia cởi tấm che mặt của mình và nghe thấy một thứ gì đó như một tiếng thét nghẹn ngào từ một người đã tình cờ nhìn cô, rồi xoa hai thái dương nhẹ nhàng khi cô cố gắng thư giãn khuôn mặt cứng đờ của mình.

Vào lúc này, Ningya nghe thấy tiếng bước chân tiến vào sân tập. Đồng thời, nó được phát ra từ âm thanh của sự va chạm kim loại thường được nghe thấy trong chiếc giáp xích, do đó nó không phải là từ lực lượng dân quân. Còn Paladin mặc áo giáp làm bằng kim loại, vì vậy cũng không phải nốt.

"Hộ vệ Neia Baraja!"

Khi Neia quay lại và đối mặt với những người đang bước tới, hai người đàn ông đồng loạt bước lùi lại và kêu lên.

"Chuyện...gì, chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô sao ?! "

Các anh không phải là người có điều gì muốn nói sao? Neia nghĩ khi cô trả lời:

"Ahh, đã lâu rồi. Đó là phản ứng bình thường... không, có lẽ nó có hơn một chút so với phản ứng bình thường? "

Hai người này cũng là những hộ vệ và họ đã được huấn luyện cùng với Neia. Tuy nhiên cô không biết gì về hai hộ vệ này vì cô chỉ mới nói chuyện với họ, nhưng ít nhất cô vẫn nhớ tên và khuôn mặt của họ.

Nếu Neia biết họ, thì họ chắc chắn cũng phải biết Neia. Điều đó có nghĩa là biết về đôi mắt sát thủ của Neia. Mặc dù vậy, thực tế là họ đã phản ứng theo cách này cho thấy khuôn mặt bây giờ của Neia rất đáng sợ.

Nhắc mới nhớ, Neia nhớ lại rằng họ cũng đã được giải cứu khỏi các trại tù.

"Ồ, vâng. Không có chút bình yên nào cả, có một cái nhìn hận thù cả thế giới .... Không, thường là ở đó?" Neia xoa mặt và suy nghĩ rằng có lẽ cô không nên cởi tấm che mặt.

"...Ồ xin lỗi. Có vẻ như có gì đó đang diễn ra, anh có thể cho tôi biết về nó không? "

"Ah, không, Điện hạ Caspond đang tìm cô. Hãy trình diện ngài ngay lập tức. "

"Điện hạ?"

Tại sao điện hạ lại tìm cô? Cô có một vài suy nghĩ trong đầu, nhưng cô không biết cái nào là chính xác, tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện rằng điện hạ đang tìm cô vì một lý do không quá tồi tệ.

"Tôi hiểu. Hãy nói với ngài ấy là tôi sẽ đến ngay lập tức. "

Tuy nhiên, họ không rời đi ngay, ngay cả sau khi cô đã trả lời. Nó làm cho Neia bối rối.

"Gì thế? Có chuyện gì khác sao?"

"Không, chỉ là tôi cảm thấy một chút tốt, đó không phải là do khuôn mặt của cô, nhưng có lẽ đó là không khí xung quanh cô? Cảm thấy như không khí xung quanh cô đã thay đổi. Tôi không biết phải nói thế nào để có thể diễn đạt được... "

"Chà, tôi rất vui nếu đó là một thay đổi tốt... nhưng không phải là tất cả chúng ta sẽ thay đổi sao. Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều. "

"Ahh, vâng. Đúng vậy. Đúng như những gì cô nói, Baraja. "

Hai người họ mỉm cười mệt mỏi. Cô không biết liệu họ có chấp nhận điều đó hay không. Họ nói, "Chúng ta sẽ nói chuyện sau" và rồi họ rời đi.

Neia nói với thuộc cấp của mình, về việc cô sẽ gặp Caspond và rồi cô đi ra ngoài.

Caspond vẫn ở trong cùng một tòa nhà như trước, nhưng giờ anh ta đang ở trong một căn phòng khác.

Đó là bởi vì Jaldabaoth đã tạo ra một lỗ hổng lớn trên bức tường của căn phòng trước đó, khi hắn ta xuất hiện.

Không ai ngăn cô trên đường đến phòng của Caspond, ngay cả khi cô đeo tấm che mặt . Cô hoàn toàn không gặp rắc rối gì.

Trong thời gian này, không ai yêu cầu cô để lại đằng sau cây cung trên lưng. Không biết đó là vì họ tin cô ấy hay bởi vì cây cung đã được mượn từ Sorcerer King.

"Caspond-denka, tôi là hộ vệ Neia Baraja."

Caspond đang ngồi trong phòng, và hai paladin đứng cạnh anh, Remedios và Gustav. Neia ngay lập tức quỳ một chân xuống.

"Tôi rất vui vì cô đã đến. Chúng tôi đang chờ cô. Ahh. Rất tốt. Đừng lo lắng về nó, hãy đứng lên.

Neia đứng theo yêu cầu, rồi hỏi:

"Thần xin lỗi vì đã để ngài chờ đợi. Thần có thể biết mệnh lệnh của ngài là gì không? "

"Trước hết, hãy tháo khăn che mặt ra, hộ vệ Neia Baraja."

Những lời lẽ đó đến từ Gustav. Cảm giác cho thấy cô ấy nên làm như vậy.

"Vâng! Xin hãy tha thứ cho tôi. "

Sau khi Neia lấy tấm che mắt của mình ra, đôi mắt Gustav mở to một chút.

"... Ah, cô cảm thấy không khỏe à? Cô có muốn các linh mục kiểm tra không? "

"Không, tôi vẫn chưa cảm thấy điều gì quá tệ với minh." Cô nghĩ việc giải thích rất là phiền phức nên Neia quyết định bỏ qua nó. "... Giờ thì, tôi có thể hỏi vấn đề là gì không thưa ngài?"

"Về chuyện đó... à, sẽ có thêm một người nữa tham gia cùng chúng ta ngoài bốn người chúng ta ở đây. Tôi sẽ gọi người đó ra ngay bây giờ, nên đừng sốc quá, được chứ? "

Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của Remedios từ góc mắt. Nếu nó có thể gây ra vẻ ghê tởm trên mặt của đội trưởng, nó có lẽ liên quan đến Jaldabaoth. Và rồi từ "hầu gái quỷ" đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Neia.

Sau khi nghe lệnh của Caspond, Gustav mở một cánh cửa và nói chuyện với người bên trong.

Và rồi, một hình dạng kỳ lạ xuất hiện trước họ. Neia biết đó là loài gì.

Đó là một Zern.

Đó là một loài quỷ với một cái mai màu sáng bóng. Ngoại hình của nó không gây khó chịu. Tuy nhiên, có một mùi mờ nhạt, gần như không thể nhận thấy được mùi tanh của máu xung quanh nó.

Một Demihuman kinh khủng như thế đang làm gì ở đây, Neia băn khoăn. Caspond dường như cảm nhận được điều này, và anh nói.

"Đây là một phái viên."

Đại sứ của Jaldabaoth ở đây, phải không? Neia vô thức để lộ sự thù địch của mình, và Zern giật giật như thể nó đang đi vào phòng thủ.

"Chờ đã, Squire Baraja. Có vẻ như cô hơi nhầm lẫn. Đây không phải là sứ giả của Jaldabaoth. Ngược lại. Đây là một phái viên của những người có kế hoạch nổi dậy chống lại Jaldabaoth."

"Eh?"

Neia không thể không thốt lên vì ngạc nhiên. Caspond dường như đã mong đợi phản ứng đó, và cười.

"Trông cô có vẻ ngạc nhiên. À, đúng như mong đợi. Chắc chắn cô không thể mong đợi bất cứ ai nổi dậy chống lại Jaldabaoth từ các Demihumans, phải không? Tuy nhiên, có những người như thế. Theo sứ giả-dono, không phải tất cả demihumans đều phục vụ Jaldabaoth hết lòng. Ví dụ, các Zerns. Có những loài khác như Zern không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ Jaldabaoth vì những người cầm quyền của họ, gia đình hoàng gia của họ, bị bắt làm con tin. Thứ họ muốn là giải cứu những con tin đó.

"Đúng như vậy."

Neia chưa bao giờ nghe giọng sứ giả từ nãy giờ và nó khiến cô giật mình. Cô nhìn quanh bên trong căn phòng. Cuối cùng, cô gần như đã thốt lên "không đời nào"khi cô nhìn về phía Zern. Giọng nói đó nghe có vẻ như của con người

Từ đâu trên cơ thể ghê tởm và đáng sợ của nó phát ra giọng nói giống như con người?

Đây có phải là khả năng đặc biệt của Zerns, hay nó là một loại phép thuật?

"Thành phố mà con người mà các vị gọi là Kalinsha cách đây bốn hoặc năm ngày đi về phía tây nam và có một người quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các vị cứu người ấy. "

Neia đang hình dung tấm bản đồ của Thánh quốc trong đầu.

Từ những lời trước của cô, thành phố mà Zern nói thực sự là Kalinsha. Tất nhiên, nó gần với tây-tây-nam hơn tây-nam và cô tự hỏi nếu đi tới đó sẽ thực sự mất năm ngày,nhưng mọi thứ chắc hẳn sẽ có sai sót.

Tuy nhiên, có một điều cô không hiểu. Tại sao họ lại nói với Neia về chuyện này? Trước khi Neia có thể suy nghĩ về lý do đó, Caspond nói một điều gây sốc.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đã quyết định đồng minh với họ để chiến đấu chống lại Jaldabaoth, cô Baraja."

Ehhh? Neia không thể không nghi ngờ đôi tai của mình. Họ có thể tin tưởng một loài như Zern, những con quái vật thậm chí không có khuôn mặt để nhìn thấy cảm xúc?

"Trong khi chúng tôi buộc phải cúi đầu trước quyền lực của Jaldabaoth và xâm lược nơi này như một phần của đội quân, chúng tôi đã nhận được tin rằng vị vua của chúng tôi, người đang bị bắt làm con tin trong Abelion Hills, bị giết bởi bọn quỷ dữ. Người còn lại là điện hạ đang bị giam cầm làm con tin cho sự quy phục của chúng tôi ... giờ đây vị vua trước đã bị giết. Điện hạ sẽ là vị vua mới của chúng tôi. Nếu các vị cứu ngài ấy, chúng tôi sẽ giúp các vị. "

Chúng đã giết ông ta vì không cần có đến hai con tin? Hay có lý do khác để giết ông ấy, cũng có thể chẳng cần lý do gì.

"Chúng tôi đang chuẩn bị đưa vị vua mới của mình đến nơi nào đó mà Jaldabaoth không thể tìm thấy, nên bảo vệ hoàng gia là ưu tiên nhất của chúng tôi và sẽ không thể giúp được gì cho các vị. Tuy nhiên, ba nghìn chiến binh còn lại của chúng tôi mà Jaldabaoth mang theo sẽ chiến đấu bên cạnh các vị. Loài của chúng tôi sẽ không chết miễn là có một vị vua và một phụ nữ độc thân còn sống, vì vậy các vị có thể sử dụng những chiến binh tùy ý. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi các vị giết hết họ."

"Chuyện là vậy. Cô cũng biết các điều kiện tôi đã đặt ra để chiến thắng chống lại Jaldabaoth. Thay vì giảm số lượng Demihumans bằng chiến đấu, chúng ta sẽ ít tổn thất hơn nếu chúng ta thuyết phục họ qua phe chúng ta. Ngoài ra, họ đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin quan trọng, và chúng ta đã hoàn thành việc xác minh nó."

Caspond mỉm cười, rồi tiếp tục.

"Từ những gì chúng ta biết, tin tức này không phải là một cái bẫy do Jaldabaoth đặt ra. Ngược lại, đây là điều chúng ta có thể sử dụng để đối phó với Zern. Nếu Jaldabaoth phát hiện ra, họ sẽ bị thanh trừng, và điện hạ của họ, vị vua mới, cũng sẽ bị giết. "

Đó là những gì sẽ xảy ra với ngài sứ giả nếu các người phản bội chúng tôi, Caspond đang đe dọa Zern.

Mặc dù mọi người ở vị trí cao đều tự nhiên nghĩ như vậy, nhưng thực tế Caspond có thể mô tả một cách tàn nhẫn như vậy khiến Neia sợ hãi một chút.

Tuy nhiên, khi trái tim của Neia bình tĩnh lại, có một câu hỏi sôi sục bên trong cô. Cụ thể là: tại sao ngài ấy lại đưa cô đến đây để nghe kế hoạch của họ? Nếu điện hạ muốn Neia tham gia giải cứu, tất cả những gì ngài ấy phải làm là đưa cho cô một mệnh lệnh. Đúng là Neia giờ đã là một chỉ huy đơn vị, nhưng cuối cùng cô chỉ là một người có chút kỹ năng với cây cung. Không cần phải giải thích cho cô một cách chi tiết. Và không chỉ thế.

... À, đừng nói với tôi rằng họ vẫn coi tôi như là hộ vệ của đức vua? Ý tôi là, tôi đang là một công dân của Vương quốc ma thuật rồi phải không?

Có lẽ ý của họ là Sorcerer King cũng sẽ lắng nghe điều này trong những hoàn cảnh bình thường. Hoặc có thể họ muốn tôi giải thích điều này cho Sorcerer King khi chúng ta gặp lại ngài ấy.

Chắc chắn là vậy. Neia vẫn là hộ vệ của Sorcerer King.

Neia ưỡn ngực mình lên. Caspond hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cô.

"Bây giờ thì. Liên quan đến việc giải cứu điện hạ Zern, chúng tôi đã đi đến quyết định cứu anh ta trong sự hỗn loạn khi tấn công Kalinsha , việc này sẽ rất khó khăn. "

"Thật vậy," Zern theo dõi những lời của Caspond. "Để tôi nói cho các vị biết điện hạ đang bị giam giữ ở đâu. Phó đội trưởng, tôi hy vọng ngài sẽ giúp tôi làm rõ chi tiết cho mọi người. "

Zern đưa ra lời giải thích của cô với sự ủng hộ của Gustav.

Đầu tiên, thành phố Kalinsha vĩ đại nằm trên đỉnh đồi. Nó thuộc quyền quản lý trực tiếp của gia đình hoàng gia và được bảo vệ bởi những bức tường dày. Về phía tây, gần điểm cao nhất của nó, là Lâu đài Kalinsha.

Nơi này ban đầu được dự định để giam giữ các Demihumans cho đến khi tường thành pháo đài bị phá vỡ, nơi này nằm gần một tuyến đường thương mại lớn dẫn đến phía nam. Do đó, nó được xây dựng chắc chắn hơn bất kỳ thành phố nào khác trong Thánh quốc.

Ngoài ra, lâu đài của Kalinsha được xây dựng rất chắc chắn để chịu được những cuộc vây hãm.

Điện hạ Zern bị cầm trong một trong những tòa tháp của lâu đài. Vì anh ta bị giam ở phía trong cùng của những tòa tháp dùng để phòng thủ, có thể nói đó là nơi khó xâm phạm nhất trong Kalinsha.

Nó thậm chí không có cửa sổ để chống lại sự tấn công từ trên không, và người ta không thể chạm đến nó mà không di chuyển một đoạn trên không.

Ngọn tháp này giờ đây đang được những người bảo vệ mạnh mẽ sinh sống những người lùn sử dụng nước được gọi là Vah Uns. Các Zerns không được phép đến gần nó, vì sẽ gây nguy hiểm cho điện hạ của họ nếu họ cố làm điều đó.

Tuy nhiên, sự phản bội của họ sẽ không được phơi bày, nếu các lính canh nhìn thấy con người, những người không liên quan đến Zerns, chúng sẽ không làm hại điện hạ. Bằng mọi cách họ phải bảo vệ điện hạ. Đó là lý do của họ, bằng mọi cách mượn sức mạnh của con người.

"Nhưng một khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, nếu điện hạ vẫn bị cầm tù, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc giết con người. Vì tất cả người của chúng tôi đều được mang đến vùng đất này... "

Những lời của Zern bắt đầu mất đi sự liên kết, nhưng mọi người đều hiểu ý nghĩa của sứ giả.

Như vậy sẽ là quá muộn.

Không có giá trị trong việc giải cứu điện hạ khi Zern là kẻ thù của nhân loại. Nếu Zern bị xóa sổ, thì sẽ không cần phải giải cứu điện hạ.

"Sẽ quá trễ để gửi quân tiếp viện sau khi cuộc chiến bắt đầu. Vì vậy, cách an toàn nhất và hiệu quả nhất để giải cứu điện hạ là gửi một nhóm chiến binh ưu tú, những người sẽ di chuyển khéo léo nhất có thể. Hộ vệ Neia Baraja, tôi muốn cô chỉ huy chiến dịch này. "

"Tôi không thể. Điều đó là không thể đối với tôi. "

Neia trả lời Caspond ngay lập tức.

Thông thường, nếu từ chối điện hạ, người chỉ huy tối cao của cô sẽ không được dung thứ, cả về kỷ luật quân đội và luật lệ xã hội, mặc dù mệnh lệnh đó thật sự vô lý đến đâu. Trong mọi trường hợp, điều này là quá khó khăn.

"Tôi biết cô sẽ nói vậy. Tuy nhiên, cô Baraja, vấn đề này cũng mang lại lợi ích to lớn cho cô, "Caspond nheo mắt lại." Họ sẽ cung cấp cho chúng ta kiến thức về những ngọn đồi và giới thiệu người hướng dẫn đáng tin cậy ở đó."

Neia nuốt nước bọt.

Cô cắn môi, tuyệt vọng cố gắng che đậy cảm xúc của mình.

"... Chúng ta có thể tin tưởng bao nhiêu vào những lời đó?"

"Một khi cô giải cứu điện hạ, các Zern sẽ nổi dậy bằng các cuộc nổi loan từ bên trong, lúc đó việc chiếm lại Kalinsha sẽ đơn giản hơn nhiều. Nó chắc chắn tốt hơn là một cuộc vây hãm thông thường, và chúng ta sẽ có thể có thêm nhiều tù nhân Demihumans. Những tù nhân Zern đã từng nói rằng họ sẽ hỏi xung quanh để xem những tù nhân nào có kiến thức mà cô mong muốn."

"Tôi không chắc lắm về các chi tiết," Zern bổ sung vào những lời của Caspond. "Nếu như cô muốn đi đến Abelion Hills để cứu điện hạ của chúng tôi an toàn, toàn bộ loài của chúng tôi sẽ mắc nợ cô. Ai sẽ từ chối chia sẻ những gì họ biết với một ân nhân? Ngoài ra, kiến thức đó không có gì đặc biệt cả. "

Lập luận của cô hoàn toàn không thể chối cãi.

Từ chối chúng có nghĩa là không trung thành với đức vua. Nếu tôi để cho một cơ hội có lợi cho ngài trượt ra khỏi tay tôi chỉ bởi vì tôi sợ ...

Sau khi bình tĩnh cân nhắc vấn đề, cô cảm thấy rằng đây là cơ hội tốt nhất của cô. Tuy nhiên cô không có ý định tự sát.

"Còn người nào khác sẽ đi cùng trong nhiệm vụ giải cứu điện hạ không?"

Neia nhìn Remedios, người đã im lặng suốt thời gian này.

"Tôi không đi. Tôi không thể thâm nhập hay gì cả. "

Nếu cô nói thế, thì còn tôi thì sao, Neia nghĩ, và rồi cô lặng lẽ nhìn Caspond.

"... Tôi đã yêu cầu cô ấy đi cùng cô nhiều lần, nhưng cô ấy từ chối. Do đó, cô sẽ được đi kèm với tù binh đó... không, người cộng tác đó. "

"Hmph. Tù binh đó sẽ đi cùng. "(chỗ này chắc Remedios nói)

"...Đội trưởng."

"Nó không quan trọng. Đội phó Montagnes, anh có thể đưa cô ta đến đó không? "

Montagnes rời khỏi phòng với một chữ "có". Cùng lúc đó, phái viên Zern rời khỏi phòng. Có vẻ như đặc phái viên zern không muốn để những người không liên quan biết được danh tính thực sự của mình.

Một lúc sau Gustav trở lại, nhưng không phải một mình. Anh đã đi cùng với anh một cô gái được bọc trong một lớp xích, một cô gái mà Neia chưa bao giờ thấy trước đây. Cô ấy có vẻ nhỏ nhắn và xinh xắn. Với ngoại hình của cô ấy, cô ấy dường như trẻ hơn Neia.

Cô mặc một chiếc khăn quàng màu pha trộn giữa màu xanh đậm và cát vàng trong một hoa văn phức tạp, cũng như bộ trang phục hầu gái lạ.

Đặc điểm khuôn mặt của cô ấy rất tinh tế, và ngay cả miếng vá che phủ một mắt cũng không làm giảm vẻ đẹp của cô ấy.

Neia đột nhiên nhớ lại những gì Evileye đã nói, và trong khi cô khá chắc chắn người này là ai, cô quyết định lên tiếng hỏi.

"Prince-denka, đây là ai?"

"... cô không đoán ra sao? Cô ấy là một trong những hầu gái quỷ xuất hiện ở thành phố này. "

Neia cứng người. Cô đã đoán được ít nhiều, nhưng nó vẫn khiến cô giật mình. Cô ta dễ có thể có cấp độ 150. Nói cách khác, cô ta là quái vật trong số quái vật. Một sinh vật mà nhân loại không thể vượt qua bây giờ đang đứng trước mặt cô.

Tuy nhiên, Neia cũng cảm nhận được điều khác khiến cô giật mình.

Đó là cô vẫn có thể cảm thấy hận thù mãnh liệt như vậy với một con quái vật bất khả chiến bại trước mặt cô.

Làm thế nào cô có thể giữ được những cảm xúc như vậy khi đối mặt với một sinh vật vượt trội hơn so với cô rất nhiều? Có phải vì nữ hầu gái quỷ này không tỏa ra hào quang áp đảo, hay là vì lòng trung thành của cô với Sorcerer king?

Bất kể đó là cái gì Neia đã giấu lòng căm hận của mình đối với nữ hầu gái quỷ vào sâu thẳm trái tim cô và không để nó lộ ra.

Nếu cô bất cẩn, cô sẽ bắt đầu tự trách mình giống như một trong những lý do tại sao một vị Vua siêu phàm như Sorcerer King lại thất bại trước Jaldabaoth.

Tuy nhiên, trong khi Remedios đặt tay lên thanh kiếm Thánh kiếm của mình, Caspond và Gustav dường như không làm bất cứ điều gì đặc biệt về phía họ.

Do đó, Neia có thể kết luận rằng bây giờ cô ta sẽ không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nếu không, họ sẽ không bao giờ cho phép người như vậy ở cùng phòng với điện hạ.

"...cô gái với đôi mắt sát nhân. Đừng sợ. Ngay bây giờ tôi không đã không còn thề trung thành với Jaldabaoth. Còn với Ainz-sama. Tôi sẽ không tấn công."

"Tôi không tin cô."

Ainz-sama. Thuật ngữ chỉ địa chỉ đó lấp đầy trái tim của Neia với sự không hài lòng, như thể cô ấy đang cố gắng từ chối thực tế là nó đã được nói ra vậy. Tuy nhiên, con hầu gái quỷ trả lời cô bằng một âm thanh thẳng không có giọng điệu.

"... Cô không cần phải tin tôi. Nó đơn giản là sự thật. "

" Baraja. Có vẻ như đức vua bằng cách nào đó đã chiếm đoạt quyền kiểm soát cô ta từ Jaldabaoth trong trận chiến."

Đôi mắt của Neia rộng như những cái đĩa.

Nếu ngài ấy thực sự đã xoay sở để thực hiện một chiến thuật không gây chết người như kiểm soát cô ta trong khi chiến đấu cùng lúc với nhiều đối thủ, Jaldabaoth và những người hầu gái khác?

Neia không biết nhiều về ma thuật, và cô không biết nó khó đến mức nào. Nếu cần một ví dụ, nó sẽ giống như cố gắng cướp trang bị của một đối thủ rất mạnh trong lúc chiến đấu. Nếu đúng như vậy, thì đó chắc hẳn là một hành động vô cùng khó khăn mà chỉ có Vua Pháp thuật mới có thể làm được.

Sự tôn trong của Neia về Sorcerer King ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, bây giờ cô có hai câu hỏi.

Cô muốn tin rằng nếu Sorcerer King đã làm điều đó, thì mọi thứ sẽ ổn và cô có thể chấp nhận điều đó. Nhưng cô ấy có thực sự chịu sự kiểm soát của Sorcerer King không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Có phải là cô ấy không thực sự làm việc cho Sorcerer King, nhưng hành động theo mệnh lệnh của Jaldabaoth để giả vờ rằng cô ấy nằm trong tầm kiểm soát của mình?

Và rồi, câu hỏi còn lại là

"Tôi hiểu rằng cô trung thành với Sorcerer King. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Có phải vì cô đang bị trói bởi sợi xích không?"

"... Không phải như thế."

Nữ hầu gái quỷ bắt đầu phát huy sức mạnh của mình, và những sợi dây dày tạo ra một âm thanh chói tai.

"Dừng lại!"

Khi Remedios hét lên một làn sóng âm, âm thanh dừng lại.

"...Tôi có thể dễ dàng phá vỡ các chuỗi xích bình thường."

"Vậy tại sao? Tại sao cô không rời khỏi nơi này và đi đến chỗ của Bệ Hạ? "

Cô đã hỏi như vậy vì cô đang hy vọng rằng bản năng ma quỷ hoặc khả năng của một con quỷ bị ràng buộc sẽ dẫn cô đến Sorcerer King . Nhưng nữ hầu gái quỷ thẳng thừng trả lời:

"... Bởi vì đó là mệnh lệnh. Mệnh lệnh cuối cùng tôi nhận được từ ngài ấy là giúp cô. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức miễn là nó không đồng nghĩa là cái chết của tôi. "

"Eh !?"

Neia kinh ngạc.

Neia buộc mình phải giữ cho nước mắt không tuôn ra.

"Cô có thể giải thích rõ hơn," miễn là nó không đồng nghĩa là cái chết của tôi "là gì?"

"... Nếu cô yêu cầu tôi chiến đấu với Jaldabaoth tôi sẽ từ chối. Sẽ rất khó thoát nếu tôi đối mặt với hắn."

"Tôi hiểu rồi". Neia đã hiểu. Caspond đã xác minh sự thật về mọi điều mà nữ hầu gái quỷ đã nói. Đó là lý do tại sao cô ấy đã được đưa đến đây.

"Vì vậy, cô ta sẽ đi với tôi."

"Đúng là như vậy. Trong khi ta nghĩ đến việc đưa cô ấy đến Vương quốc pháp thuật như một sứ giả, so với việc, ah đươcj rồi, một khi mọi chuyện kết thúc và chúng ta tìm hiểu thông tin mà chúng ta có thể giao dịch, ta đã lên kế hoạch để cô ấy tham gia nhóm tìm kiếm đang được gửi đi. Chuyện này thực sự nguy hiểm ... Những người cô chọn đi chưa thấy tin tức gì, vì vậy chúng tôi có thể chắc chắn rằng họ đã nằm xuống ở những ngọn đồi."

Cô không biết tại sao những chỉ dẫn của Caspond quá mơ hồ.

Cô lén nhìn khuôn mặt của cô hầu gái quỷ và thấy nó không thay đổi. Cô ấy trông không hề lo lắng.

Tất nhiên, cô hầu gái quỷ này có thể không biết chuyện gì đã xảy ra với Sorcerer King, và cô ấy có lẽ không thể tưởng tượng được rằng Sorcerer King đang ở nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, khuôn mặt trống rỗng của cô ấy vẫn khiến Neia cảm thấy không vui.

Quan trọng nhất, liệu cô có thể để một con quỷ như thế sử dụng một thuật ngữ như "Ainz-sama?

Tất nhiên là không rồi! Neia bốc khói. Không, ngay cả cô cũng đã nói với ngài ấy một cách thân mật như vậy.

"Cô Baraja?"

"Ah, vâng!"

Ôi không! Mặt của Neia hơi đỏ. Cô dường như đã quên bản thân mình vì sự không hài lòng đối với cô hầu gái quỷ kia.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 3: Phần 2

"Có chuyện gì vậy? Có gì đó đang làm Ngài bận tâm à?"

"À, không! Chỉ ba ngày kể từ khi bắt đầu tìm kiếm, và ta nghĩ có thể hơi vội vàng khi kết luận rằng ngài ấy đã rơi xuống đó... "

"Tôi hiểu rồi. Điều đó thật sự khó biết. Tuy nhiên, sẽ không thể làm gì khác tốt hơn ngoài việc chúng ta đã làm? "

"Điều đó đúng."

"Ổn thôi. Trong trường hợp đó, hầu gái demon-kun. Đây là lần thứ ba tôi nói chuyện với cô, kể từ ngày chúng tôi tìm thấy cô, hôm qua, và bây giờ. "

Cô hầu gái không nói gì và nhìn Caspond.

"Nếu tôi yêu cầu cô đi đến một thành phố lớn nào đó để giải cứu ai đó bị cầm tù, cô có thể giúp chúng tôi không?"

"... Như tôi đã nói vào hôm qua. Tôi sẽ giúp."

"Ahh, tốt, tôi hiểu rồi. Tôi muốn xin lỗi vì điều này, nhưng cô có phiền khi trở lại phòng của mình? Đội phó Montagnes, phiền anh. "

Anh ta dẫn nữ hầu gái quỷ đi, và họ bắt đầu thảo luận tiếp khi Gustav trở về.

"Cô Baraja. Trong khi ta không biết liệu ta có cần phải nói cho bạn biết tất cả chuyện này, việc biết được thông tin này có nghĩa là sự khác biệt giữa thành công và thất bại khi cô thâm nhập vào Kalinsha. Vì vậy, tôi sẽ nói với cô một vài điều. Mối quan tâm đầu tiên là Jaldabaoth. "

Caspond nói với cô ấy những gì họ đã biết được từ nữ hầu gái quỷ.

Có vẻ như cô ấy biết rất ít về Jaldabaoth, thực tế là không có gì. Cô thậm chí còn không biết khả năng hoặc những điểm yếu mà hắn sở hữu. Ngoài ra, cô không biết Jaldabaoth đang làm gì hay mục tiêu của hắn là gì.

Tuy nhiên, cô đã nói rằng anh sẽ cần một thời gian rất dài để hồi phục nếu hắn bị thương nặng. Nó giống như làm cách nào đó, sẽ mất nhiều thời gian để đổ đầy một chiếc tàu lớn khi mực nước bên trong nó giảm xuống.

Và như vậy, sau khi biết về Jaldabaoth, các Demihumans và những con quỷ khác, Neia hỏi Caspond câu hỏi có mà cô muốn biết nhất.

"Chúng ta có thể tin cô ấy bao nhiêu?"

"Chúng ta không thể. Chúng ta nên giết cô ấy để được an toàn. "

Câu trả lời đó đã được cung cấp bởi Remedios.

Neia chống lại sự thôi thúc hỏi xem liệu cô có thể đánh bại được nữ hầu gái cấp 150 hay không, và lắng nghe quyết định của Caspond.

"Tôi thấy thật khó tin cô ấy. Đây có thể là một trong những kế hoạch của Jaldabaoth. Cô ấy có thể là gián điệp được gửi ra trong trường hợp ai đó như Momon xuất hiện, một người có thể chiến đấu chống lại Jaldabaoth. "

Đó là lý do tại sao họ đã yêu cầu phái viên Zern rời đi trước khi đưa hầu gái quỷ vào, và nói một cách dứt khoát trước mặt cô.

"Tôi đã nói rồi, đúng không? Sẽ tốt hơn nếu giết cô ấy. Bằng cách đó sẽ giảm bớt một mối nguy hiểm lo lắng. "

"Ta hiểu rồi, Đội trưởng Custodio. Đó là một cách. Tuy nhiên, rất có khả năng nữ hầu gái này thực sự là dưới sự kiểm soát của Vua pháp thuật. Đó là bởi vì cô ấy đã không nói thông tin sai lệch về Jaldabaoth, và trả lời rằng cô ấy không biết. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại không hỏi về Sorcerer King... Umu. Cô đồng ý trao quyền cho những người hầu gái cho Bệ Hạ, phải không? Vì cô đã đồng ý điều đó, một khi họ phát hiện ra chúng ta đã giết cô ấy, họ sẽ coi đất nước của chúng ta là không giữ lời hứa của mình, cô biết không? Một khi điều đó xảy ra, có thể là không ai khác muốn giúp chúng ta bất kể chuyện gì xảy ra với đất nước chúng ta. "

"Hắn ta đã bị Jaldabaoth giết, phải không?"

Lời nói của Remedios khiến Neia nhìn xuống khi cô cố gắng ghìm lại cơn giận của mình. Nhờ Remedios, cô cảm thấy như cô đã đạt được khả năng quản lý tốt hơn cảm xúc của mình.

"Chúng ta không thể chắc chắn về điều đó. Đó là lý do tại sao ta cảm thấy chúng ta cần phải kiểm tra và sử dụng cô ấy trong cuộc giải cứu hoàng tử. Nếu cô ta phản bội chúng ta và rò rỉ thông tin, thì chỉ có Zern sẽ bị loại bỏ, điều này sẽ làm giảm số lượng Demihumans. Chúng ta cũng sẽ có thể nhổ tận gốc Zern. Đây là hai giá trị của lựa chọn này. Và tất nhiên, nếu chúng ta thành công, chúng ta chỉ có thể vui mừng thôi. "

Xin đừng quên sinh mạng của những người sắp thực hiện cuộc giải cứu, Neia càu nhàu trong trái tim cô.

"Ngài có hỏi người hầu gái về những điểm yếu của cô ấy không? Nếu cô ấy phản bội chúng ta trên đường đi, sẽ tốt hơn nếu có cách nào đó để đối phó với cô ấy? "

"Chúng tôi đã không hỏi về bất cứ điều gì như thế."

Caspond mỉm cười cay đắng.

Ngay cả khi cô ấy nói với họ, sẽ không có cách nào để xác định liệu cô có nói sự thật hay không. Họ không thể nói bằng cách nhìn, và rõ ràng là họ không thể kiểm tra nó.

"Chà, chúng ta không phải là người kiểm soát cô ấy. Cuối cùng, cô ấy chỉ giúp chúng ta vì Vua pháp thuật đã ra lệnh cho cô ấy làm như vậy. "

Gustav vẫn tiếp tục về điều đó, nhưng sự thật là Caspond và Neia đã nhận ra điều đó rồi. Có lẽ chỉ có một người hiện diện không hiểu tình hình.

"Vậy là những kẻ xâm nhập sẽ gồm có tôi và nữ hầu quỷ đó. Còn có ai khác được chọn không? "

"Vào thời điểm đó, nếu bạn không có ai khác để giới thiệu, thì hai người các cô sẽ đi một mình."

Trong một khoảnh khắc, Neia nhìn Caspond vì cô nghĩ anh đang đùa, nhưng khuôn mặt anh nghiêm túc.

"Cho phép tôi thêm vào những lời của Prince-denka, nhưng chắc chắn một sự xâm nhập được xử lý tốt nhất bởi một số lượng rất ít người, tôi có sai không? Mọi người cản đường sẽ là tin xấu, đó là lý do tại sao chúng tôi không có ai để đưa ra. "

Trong khi lời giải thích của Gustav đủ thuyết phục, Neia biết đó không phải là lý do duy nhất.

Đó là vì tình hình của Neia Baraja.

Sẽ thật tốt nếu hoạt động giải cứu này diễn ra tốt đẹp. Nếu nó thất bại, tất cả những gì họ sẽ mất là một kẻ quấy nhiễu đã phát triển quá thân với Sorcerer King và một trong những tay sai của Sorcerer King. Ngoài ra, họ sẽ không mất gì ngay cả khi người hầu gái phản bội họ. Nó thật hoàn hảo.

Trong trường hợp đó, có phải là một lời nói dối khi họ nói họ đã yêu cầu Remedios đi trước đó? Nó cũng có thể không phải là vậy, và họ chỉ cố gắng để giảm thiểu thiệt hại của họ.

Neia thở ra. Không thể có câu trả lời nào khác. Đây là cơ hội tốt để thể hiện sự trung thành của cô với Vua pháp thuật.

"Tôi hiểu rồi. Tôi và cô ấy "cô trầm ngâm rằng cô có lẽ là một phụ nữ"Nữ hầu gái quỷ sẽ đi cùng nhau. "

"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ trông cậy vào cô. "

"Vâng!"

"Sau đó, Đội phó Montagnes sẽ vẽ cho bạn một bản phác thảo thô sơ của thành phố. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi rời đi. Ngoài ra, tránh chiến đấu nếu có quỷ gần Jaldabaoth xuất hiện. "

Theo nữ hầu gái quỷ và thông tin của Zern, Jaldabaoth được phục vụ bởi ba con quỷ lớn. Ba con quỷ này

Người cai trị của Abelion Hills, nơi các Demihumans sống.

Nguyên soái của cuộc xâm lược Thánh Quốc.

Người phụ trách của ba thành phố lớn, những người dịch chuyển giữa Kalinsha, Rimun và Prart.

Và những điều có vẻ như vậy.

Vì vậy, nếu cô không may mắn, con quỷ lớn phụ trách các thành phố sẽ có mặt.

Con quỷ lớn phụ trách các thành phố dường như không có đầu, và cơ thể của nó giống như một cái cây khô héo. Nó cao hai mét và không có cánh hoặc đuôi. Nó có đôi bàn tay với móng vuốt, và cơ thể mảnh mai của nó sở hữu một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tuy nó thiếu một cái đầu nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được môi trường xung quanh của nó, và nó thậm chí có thể đọc được.

Là một con quỷ, nó có một cơ quan sinh học thực sự hung dữ.

Ngẫu nhiên, thủ đô của người Hoburns rõ ràng là dưới sự chỉ huy trực tiếp của Jaldabaoth, và không phải là trợ lý của ông.

"Tôi có thể biết ai mạnh hơn giữa nó và nữ hầu gái này không?"

"Trong lời nói của hầu gái, cô ấy không biết."

Cô muốn nhìn thấy khả năng chiến đấu của nữ hầu gái quỷ một lần. Đặc biệt, cô muốn biết cô ấy ưa chuộng vũ khí nào và khả năng đặc biệt của cô ta là gì. Nếu cô không biết điều đó, họ có thể bị một thất bại bất ngờ.

Ba con quỷ vĩ đại đều là tướng lĩnh và chúa tể. Hắn ta có thể cảm thấy rằng demihumans không đủ thông minh, vì vậy hắn ta dường như đã thiết lập một cấu trúc quyền độc tài. Những con quỷ lớn xử lý phần lớn của chính quyền và họ đã không bổ nhiệm bất kỳ người kế nhiệm hay thay thế nào. Nếu các cô có thể đánh bại chúng, các cô sẽ có thể đối phó với liên minh Demihuman dễ dàng. "

"Điều đó sẽ thỏa mãn điều kiện chiến thắng mà ngài đã đặt ra, Prince-denka."

"Ahh. Mặc dù Jaldabaoth có thể trực tiếp chỉ huy một khi vết thương của hắn ta đã bình phục... Ngay bây giờ, tôi không nghĩ hắn ta sẽ ra ngoài. Tuy nhiên, nếu cô có thể tiêu diệt tay chân của hắn, thì chiến thắng sẽ cận kề ngay cả khi cô không thể tấn công vào đầu não. Điều đó nói rằng, ưu tiên chính của cô bây giờ là giải cứu, vì vậy tránh chiến đấu nếu như có thể. "

"Tôi hiểu."

"Và... cô sẽ bắt đầu nhiệm vụ giải cứu khi nào?"

"Tôi định lên kế hoạch sớm nhất có thể. Tuy nhiên, tôi muốn nói chuyện với nữ hầu gái quỷ trước đã."

"Ta hiểu rồi. Thế thì sau hai ngày nữa thì sao? "

Neia trả lời trong sự khẳng định và được phép gặp nữ hầu quỷ. Sau đó, cô rời khỏi phòng.

Trong khi cô có một gánh nặng, bước đi của cô tràn đầy năng lượng và khuôn mặt cô tràn đầy quyết tâm. Ngọn lửa điên rồ xuất phát từ việc mất mục đích của cô gần đây đã tìm được hướng đi mới, và chúng trở thành một ánh sáng chói mắt chiếu sáng đường đi của cô.

Vẫn còn một điều cô có thể làm, và con đường dẫn đến Bệ Hạ. Khi cô nghĩ theo cách đó, thậm chí đi du lịch với một con quỷ nguy hiểm cũng chẳng là gì cả.

***

Có một khu vườn ở nơi sinh sống của nữ hầu quỷ, một ngôi nhà khá bình thường. Nó từng thuộc về một gia đình giàu có ở thành phố. Trong cuộc chiếm đóng thành phố này, một phần vẻ đẹp của thành phố đã bị tàn phá, những bức tượng đã đổ sập. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, và có vẻ như cái lạnh bên ngoài cũng không thể chen chút vào bên trong ngôi nhà.

Dù vậy, ngay cả một căn nhà rẻ tiền và xấu xí cũng có thể tự hào làm được điều đó. Mỗi lần cửa mở ra cảm giác như một cửa sổ đã bị đóng chặt lâu ngày( ý nói khó mở) , như thể có ai đó không muốn không khí giá lạnh bên ngoài tràn vào hay không khí ấm áp từ bên trong thoát ra. Nghe có vẻ hoang tưởng.

Nhìn chung, nó tương tự như một cái lồng với không gian khép kín. Đó là nơi dành cho người được gọi là thuộc hạ của undead hay còn được gọi là một nữ hầu quỷ, nhưng cũng có thể gọi là một nơi dành cho cấp dưới của một anh hùng đã đến cứu Thánh quốc. Đó là một căn phòng đa chức năng với nhiều mục đích cũng như là nơi giam giữ những mối đe dọa , khủng hoảng và ác cảm.

Cô muốn hỏi rằng mình có thể làm được gì với những gông sắt chằng chịt xung quanh, Sorcerer King đã không chính thức giới thiệu cô trước mấy người này, nên họ không thể đối xử với cô một cách lịch thiệp hơn được.

Bức tường xung quanh ngôi nhà được sửa chữa khá vội vàng, kết quả là nó không có cổng và ổ khóa. Phải chăng họ đã lấy đi nó vì không đủ thép để xây dựng xung quanh? Ở vị trí của nó là một khu bảo vệ được xây dựng một cách hấp tấp , trông như một túp lều tạm thời.

Người đàn ông đang đứng được trang bị đầy đủ và ông ta trông rất mạnh mẽ, thánh hiệp sĩ được bổ nhiệm chỉ huy nơi này. Neia đưa cuốn trục thư mà Caspond đã chuẩn bị cho ông ấy.

Vị thánh hiệp sĩ xem nó một cách nhanh chóng rồi trả lại cho cô ấy trong khi ông ta đi thắp nến.

Dù là ban ngày , nhưng cửa số đóng chặt không cho ánh sáng thâm nhập vào. Vì nữ hầu quỷ chẳng cần ánh sáng nên mọi thứ tối đen.

Neia đi qua cánh cửa và nhìn xung quanh khu vườn hoang tàn trước khi đi vào ngôi nhà. Khi cô đi qua con đường lát gạch dẫn đến cửa chính, cô hít một hơi thật sâu.

Cô dùng knocker( vòng sắt hoặc búa gõ cửa) để gõ cửa nhưng không có phản ứng gì. Neia do dự, sau đó cô thử nắm tay cầm cửa và mở ra. Cô mở cửa và nhìn vào màn đêm. Không có bất cứ âm thanh nào bên trong và nó tĩnh lặng như một lăng mộ.

Cô quyết định bước vào. Không ánh sáng, không người hầu, không có bất cứ thứ gì bên trong ngôi nhà này.

Mồ hôi thấm đượm trên lưng cô. Cây nến trên tay cô lắc lư không ổn định. Mọi thứ bên ngoài vòng tròn ánh sáng nhỏ tỏa ra từ chiếc nến dường như bị bóng tối nuốt chửng.

"Tôi là Neia Braja. Tôi đến đây để gặp cô. Cô đâu rồi ?"

Neja nói to vào màn đêm , nhưng không có tín hiệu trả lời

"KHông lẽ cô ấy ngủ rồi?"

Cô ấy hét lên lần nữa, lần này còn to hơn cả lẩn trước, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Neia củng cố lại quyết tâm của mình và tiến về phía trước.

Đây là một tòa nhà 2 tầng. Có khá nhiều phòng và việc kiểm tra hết chúng sẽ mất khá nhiều thời gian. Tuy vậy, dù không làm việc này, với thính giác nhạy bén của mình , neia có thể tìm thấy gì đó.

Cô ấy bắt đầu với tầng đầu tiên.

Khi neia lấy hết can đảm và tiến lên 1 bước.

Uwah.

Ai đó đã gọi cô từ bên cạnh và một khuôn mặt xuất hiện trong ánh sáng

Aieeeee!

Vai cô run run, và trong vô thức cô lập tức lùi lại.

Cô va vào tường với một tiếng "thịch"

Cô không thể vờ như mình không thấy nó. Khuôn mặt đó xuất hiện bên cạnh cô như thể nó chui ra từ bức tường.

"... Cảm giác của cô rất tốt."

Đôi mắt nữ hầu quỷ thấm đẫm lệ. Cô ta nhìn gương mặt sợ hãi của Neia với khuông mặt vô cảm.

"Con quỷ chết tiệt."

Neia cào nhào

Ngay cả với tinh thần thép cũng sẽ cảm thấy bất lực trước tình cảnh này. Tim cô đập liên hồi như một cái trống và tưởng như rằng nó sắp chạy ra khỏi lồng ngực mà trốn đi. Nếu đó là mục đích của con quỷ cho hành động vừa rồi thì xin chúc mừng, cô đã thành công.

Đây không lẽ nào là,...

"Cô tới đây làm gì?"

"Có vài điều tôi muốn hỏi cô. Trong 2 ngày nữa, chúng ta sẽ,..."

Không được, tình thế có vẻ rất nguy hiểm nếu cho cô ta biết được toàn bộ kế hoạch, mình không nghĩ cô ta đáng tin

"làm một nhiệm vụ "

"Nói tiếp đi"

"Thế nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tin tưởng nhau và nói ra những gì mình biết"

"Trao đổi thông tin đúng là việc cần thiết, được thôi"

Cô ta có thật lòng muốn hợp tác hay không đều phụ thuộc vào cuộc thảo luận sắp tới.

"Được rồi, lối này..."

Nữ hầu quỷ nhanh chóng sải bước đi, dù trời tối om nhưng cô vẫn tiếp tục rảo bước tưởng như không có gì có thể hạn chế tốc độ của cô. Có lẽ là vị thánh hiệp sĩ kia đã không nói dối.

Bởi vì Neia đi phía sau nữ hầu quỷ, nên cô có thể thấy được tấm lưng cô ta khá rõ ràng

Cô ta thật xinh đẹp, chắc rằng không ít người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ bàn tay mềm mại, khuôn mặt xin đẹp , thân hình nóng bỏng ấy.

Tuy nhiên, Neia không nằm trong trường hợp đó, người biết rõ bộ mặt thật của cô ta.

Những sợ dây xích lúc trong căn phòng của điện hạ Caspond là độc nhất. Tuy nhiên, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Cô ta đơn giản chỉ là có hình dạng giống con người. Bản chất thậ của cô ta là một con quái vật có thể dễ dàng hạ gục một con rồng, một sinh vật mạnh mẽ.

Khi nghĩ tới việc ngay cả một cái búng tay cũng có thể lấy mạng mình, dạ dày cô quặn đau

"Thật ra tôi rất yếu, xin hãy nhẹ tay".

Nghe những lời lẩm bẩm của neia, theo bản năng, nữ hầu quỷ quay lại nói "tôi hiểu rồi". Đôi mắt ngây thơ của Neia cũng không thể nào thay đổi được nét mặt của cô ta, không biết chuyện gì khiến cô ta như vậy.

Thoáng chốc, họ đã đến phòng tiếp tân

Nơi này chỉ có duy nhất một cây đèn cầy

"Ngồi đi"cô ta chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Neia ngồi xuống "uống đi"

Cô ta lấy ra một thứ chất lỏng màu nâu, giống như vua Pháp thuật lấy đồ ra từ hư không.

Neia nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, cô mở nắp và bỏ ống hút vào. Trông nó thật là lạ, vừa mềm lại vừa cứng.

Cô cầu mong thứ nước kì lạ này không có độc. Sẽ rất khũng khiếp nếu thứ nước không dành cho con người.

Tuy nhiên, cô ta là thuộc hạ của vua pháp thuật , mình không thể từ chối. Neia tự trấn an mình và bắt đầu uống.

Cô hớp một ngụm và nuốt

Nó không khó uống như cô nghĩ, và cũng không có vẻ gì là độc hại.

"Ngọt thật. Đây là gì vậy".

Neia hớp them một ngụm rồi thêm một ngụm nữa. Dù nó hơi sệt và khó hút lên, nhưng nó thật sự rất tươi ngon( TL note: chắc đang uống sinh tố đấy :V)

"Hương sô cô la, dù lượng calo khá cao khoảng 2000 nhưng đừng lo, ăn uống thực phẩm dinh dưỡng và trở nên tròn trịa là mục tiêu lâu dài của phái đẹp theo lời của một người vĩ đại"

Sư thay đổi trong giọng điệu khiến Neia quay sang nhìn cô ta, nhưng vẻ mặt của cô ta không có gì thay đổi.

Cụm từ "người vĩ đại"làm neia liên tưởng đến vua pháp thuật, nhưng trông có vẻ cô ta ám chỉ một người khác.

"Uống nữa không?"

"Có thể được sao?"

Nữ hầu quỷ có vẻ cảm thấy sẽ thật thất lễ nếu không cho cô ta uống them nên lấy ra thêm một bình khác.

Neia là con gái, dù tên Orcs đã từng hỏi rằng cô có phải là con gái không. Là con gái cô muốn mình phải thật mảnh mai và tránh xa các thật phẩm gây tăng cân. Tuy nhiên, không uống thứ này là một tội ác, cô tự nhủ rằng, thứ này nhỏ như vậy chắc là không gây mập đâu, với lại nếu nó gây mập thì tối nay mình sẽ nhịn ăn bù lại.

Mình không biết lượng calo trong này là bao nhiêu, 2000 là bao nhiêu mà bao nhiêu là 2000. Cô ta nói nó ít thì chắc là nó ít.

Hương vị ngọt ngào của loại nước này khác xa hương vị lúc nãy, nó hoàn toàn không phải là nước trái cây hay mật ong. Lần này cô quyết định thưởng thức mùi hương của nó trước khi thưởng thức hương vị.

Cô húp một ngụm thật to.

"AHHHH, KHông , không .Đây không phải la mục đích mình đến đây. Mình đến đây để nói chuyện."

"Ừm, ừm"

Nữ hầu quỷ ghim ống hút và uống trong khi mắt cô ta ra hiệu cho neia tiếp tục.

"Ờ, à, trước tiên, cô có tên không? Nếu có xin hãy cho tôi biết để dễ xưng hô. Tôi là Neia Baraja, nhưng cô có thể gọi tôi thế nào cũng được."

Theo Blue Rose thì mỗi hầu quỷ đều có diện mạo và trang bị riêng biệt. Thực ra thì nữ hầu quỷ này hoàn toàn khác xa lúc cô gặp ở phòng hoàng tử Caspond. Điều này có nghĩa là có thể mỗi loại hầu quỷ đều có tên riêng, tương tự loài Goblin( Yêu tinh) và Hobgoblin( họ hàng của loài goblin).

Mặc dù không cần thiết để biết hết tên và chủng tộc nhưng nếu cô ta thực sự là thuộc hạ của vua pháp thuật thì hỏi tên cô ta là điều tối thiểu của phép lịch sự.

"À, cứ gọi tôi là CZ, tôi sẽ kêu cô là Neia".

"CZ , phải không?"

Neia đã mong đợi đã nghe một cái tên giống loài người, điều đó làm cô khá ngạc nhiên.

Tên của cô ta là CZ hay CZ là tên chủng tộc của cô ta? Chuyện này làm tò mò quá.

"Đó là tên thật của cô à?

"Tên thật?. Hỏi hay lắm. Đúng rồi, tên thật đó."

"Ah, thứ lỗi cho tôi, tôi không biết nhiều về quỷ tộc."

"Mm , Qủy tộc à, hử. Chuyện này... mmm".

CZ trông có vẻ đang lẩm bẩm điều gì đó. Neia có thể nghe thấy tất cả nhưng thỉnh thoảng cô cũng nói chuyện một mình nên quyết định không xen vào.

"Thế CZ, kĩ năng của cô là gì? Ngoài ra, có rất nhiều nữ hầu quỷ tại sao vua pháp thuật lại chọn cô?"

"Tôi rất mạnh trong việc đánh tầm xa. Ngoài ra , tôi cũng là một MVP tốt nhất

"Tốt nhất sao? Nó là gì vậy? Vậy trong lúc đánh nhau cô là một "người"khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn, đúng không?

CZ cười khúc khích, nhưng điều nay không có nghĩa là biểu cảm trên gương mặt cô đã thay đổi. Tuy nhiên, đôi mắt Neia rất tinh tường, cô có thể nhận ra sau khi quan sát tỉ mỉ.

Nét mặt CZ có sự thay đổi nhỏ, chắc hẳn là cô ấy đang tự hào.

Trong lúc đó, neia thả lỏng người. Thật không dễ dàng gì vì cô là người yếu nhất ở đây.

"Tôi cũng có thể sử dụng vũ khí tầm xa, nhưng đều đó cũng có nghĩa tôi không giỏi về cận chiến. Rất tiếc là ở đây chúng ta không có tiên phong."

CZ lặng lẽ nhấm nháp ly nước.

"Có ý gì hay không?".

"Mà chúng ta sẽ làm gì?".

"Thâm nhập vào thành phố và giải cứu một VIP.( very important person- một nhân vật quan trọng)".

"Cô cố gắng không đề cập đến Zern."

"Vậy thì chúng ta cần lén lút hành động. Vậy thì cũng không cần phải có người đánh cận chiến".

"Đó là những gì tôi định nói"

"Cô có kĩ năng nào có thể di chuyển mà không gây tiếng động không, Neia"?

"Tôi đã từng được huấn luyện, chắc là kĩ năng của tôi cũng có chút cải thiện, nhưng tôi không có lòng tin ở bản thân."

"Cô có thể niệm phép tàng hình( Invisibility) hay có vật phẩm nào có khả năng tương tự vậy không?"

Neia lắc đầu.

"Hiểu rồi.Chuyện này trông có vẻ khó đây"

"Vâng , tôi sẽ cố gắng làm thật tốt."

Mình có nên tin cô ta không? Liệu cô ta có đang nghĩ rằng cô ta đang dưới sự kiểm soát của vua Pháp thuật hay không?

Nếu CZ vẫn là thuộc hạ của Jadabaoth và giả vờ như đang bị Vua pháp thuật điều khiển để làm gián điệp, nếu mình nói về vua pháp thuật thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, rất có thể là Vua pháp thuật đã hoàn toàn kiểm soát được cô ta. Trong trường hợp đó, nếu không tin tưởng cô ta thì mình sẽ mất đi một át chủ bài.

Và như vậy, cô nói trong giọng điệu ngập ngừng và đầy lo lắng.

"Tại đây,er, tôi có bổn phận làm người đại diện cho vua Pháp thuật."

CZ không hề có bất kì động thái nào.

"Tôi đa nghe qua, ngài ấy đã nói cô có một đôi mắt tinh anh , và đã cho cô mượn một cây cung có khắc kí tự Rune- runecrafted." "Đưa tôi xem"

Neia lập tức cảnh giác, có vẻ như Jadabaoth cũng có hứng thú với nó. Tuy nhien, nếu CZ làm việc cho Vua pháp thuật, thì cô không thể từ chối lời đề nghị này.

Neia đưa cây cung ra và CZ lập tức cầm lấy nó. Tuy nhiên, cô chỉ nhìn lướt qua cây cung rồi trả lại cho Neia.

"Cây cung tốt thật. Cô nên cho mọi người chiêm ngưỡng nó."

CZ nói từng câu từng chữ trong giống như cô đang đọc gì đó. Tuy nhiên, cũng có thể là do Neia tưởng tượng ra vì Cz không hề tỏ ra quan tâm đến cây cung cho lắm. Xét cho cùng thì, cô ta đã như vậy ngay từ khi mới gặp.

"Cảm ơn. À vâng. Mình nên làm gì sau khi nhiệm vụ kết thúc?"

CZ đưa tay ra làm gián đoạn suy nghĩ của Neia.

"Cô nên để mọi người chiêm ngưỡng nó"

Tại sao cô ta lại chú tâm về chuyện này? CZ có lẽ đã nhìn ra được nghi vấn của Neia, cô tiếp tục:

"Ngài ấy đã cho cô mượn một vũ khí tuyệt vời, cô nên truyền bá sự vĩ đại của Ainz-sama."

Cụm từ "Ainz"khiến Neia giật mình, ưu tiên hàng đầu là làm rõ chuyện này.

"Bệ hạ"

Neia nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của CZ và ám chỉ cô vẫn chưa hiểu rõ, và thêm vào:

"Đó là, "Bệ hạ"đấy, cô gọi là Ainz không thấy vô lễ sao, sao cô lại gọi bằng cách gọi thân thuộc thế?"

Lần này đến lượt CZ giật mình. Không, trong nháy mắt khuôn mặt cô lại trở về như cũ nhưng neia chắc rằng biểu hiện của cô ta đã thay đổi.

"Cách gọi này không thân thuộc lắm đâu".

"Không, không phải vậy, Thông thường, cô không kêu ngài ấy bằng tên, thay vào đó là dùng danh hiệu để gọi. Cô chỉ vừa mới phục vụ ngài ấy và vẫn chưa được trọng dụng sao lại dám xưng hô như thế? Biểu cảm của cô là có ý gì ?"

"Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn gọi ngài ấy là Ainz-sama, chứ không phải là "bệ hạ"."

Cái biểu cảm mơ hồ thoáng qua trên khuôn mặt vô cảm của cô ta là khuôn măt thương hại hay đắc thắng. Neia không hiểu nhưng nó làm cô phát điên. Dạ dày của cô cảm thấy nóng lên vì người này chỉ mới tiếp cận mà đã xưng hô thân với người mà cô tôn sùng làm cô cực kì khó khó chịu.

Neia không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cô đã từng muốn cư xử như một kẻ hèn nhát và cố gắng cư xử một cách hết sức có thể dưới tư cách là một công dân Thánh quốc, cô quyết định từ bỏ điều đó. Điều này không còn quan trọng nữa, không còn quan trọng nếu cô đang đối phó với một con quái vật vô song , cô cần phải làm cho rõ ràng.

"Một "người"như cô mà ..."

"Tôi đã được Ainz Ooal Gown-sama cho phép, Ainz sama đã nói tôi có thể gọi ngài ấy là Ainz-sama"

"Hả!"

"Thế nên tôi sẽ gọi ngài ấy là Ainz-sama. TÔI.SẼ.GỌI.NGÀI.ẤY.NHƯ.THẾ"

Cô muốn nói lên rằng "nhưng cô không thể" nhưng cô không thể nói, cơ thể Neia đang run rẩy.

Không. Chắc là do cô ấy là một con quỷ mà ngài ấy đã thu phục bằng phép thuật cho nên nó mới ảo tưởng đến như vậy. Chắc là lẽ tự nhiên thôi ( TL note: mẹ này từ an ủi mình gớm).

"Không, không thể nào. Tôi cá là cô đang nói láo. Bởi vậy người ta mới có câu "nói dối như quỷ". Bằng cách nào mà ngài ấy có thể giải thích cặn kẽ trong một tình huống nan giải đến thế"

CZ lắc đầu như thể đang nói "Thiệt là tội nghiệp".

"Xấu hổ thay nhưng đây hoàn toàn là sự thật. À, tôi biết là cô đang bị shock nhưng hãy chấp nhận đi. Tôi hiểu mà. Tuy nhiên nếu cô đang làm việc cho Ainz-sama , thì một ngày nào đó cô cũng có thể gọi ngài ấy như thế. Vì thế, hãy cống hiến hết sức mình".

"CZ- cô..."

"Neia, trách nhiệm của bậc tiền bố như tôi là chỉ đường rẽ lối cho hậu bố như cô".

Dù sao đó cũng là những lời thành ý, khoan đã, CZ cô ta đã không đến sau mình ? Tuy nhiên, sự thật là cô ta có thể gọi ngài ấy là Ainz-sama thì có lẽ cô ấy cũng có địa vị khá cao. Hơi khó chấp nhận nhưng mà....

"Dù sao cũng cám ơn cô"

"Đừng bận tâm. Tôi chỉ bày tỏ lòng tử tế của mình tới những người biết sự vĩ đại của Ainz-sama thôi."

Neia tròn mắt ngạc nhiên. Cô ta chỉ vừa mới đi theo ngài ấy sao lại bày tỏ sự kính trọng đến mức đó. Không điều đó đơn giản đã chứng minh Vua pháp thuật vĩ đại đến mức nào.

"Vâng, đúng là như vậy. Tôi biết rõ bệ hạ vĩ đại đến mức nào"

Sau câu nói của Neia, cả 2 nhìn nhau trong chốc lát

CZ là người đầu tiên hành động

Cô nhanh chóng đưa tay phải mình ra và Neia đáp lạ nagy lập tức không chút do dự.

Neia cảm thấy không vui khi CZ không hề cởi gang tay ra , tuy vậy họ vẫn bắt tay nhau.

Điều này chứng tỏ cô ta cự kì tôn kính Vua pháp thuật, có vẻ như cô ta thực sự dưới sự cai trị của bệ hạ. Nếu không cô ta sẽ không gọi ngài ấy là Ainz-sama, mà thay vào đó gọi là Bệ hạ như mình. Nghe cũng không có gì bất thường.

Liệu mình có ngây thơ không? Tuy nhiên , ngay lúc này, Neia tin tưởng vào bản thân mình. Cô tin rằng lòng trung thành của CZ không hề giả tạo. Cũng giống như bằng cách nào đó mà 2 bánh răng có thể ăn khớp với nhau. Họ giống nhau là bởi vì họ là những người cùng sung bái một vị chúa tể.

"Chủ đề này quả là chủ đề hiệu quả để chúng ta hiểu nhau. Là một con người, cô có tương lái xán lạn đấy Neia."

"Tôi có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp khi nói chuyện với một con quỷ. Chúng ta có thể hòa hợp thế này là vì sự thật là Bệ hạ rất vĩ đại và cả hai ta đều hiểu rõ."

Hm, hm, CZ gật đầu đồng ý.

"Mặc dù tôi không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô Neia, nhưng tôi hứa tôi sẽ đưa cô trở về an toàn"

"Cám ơn cô"

Lòng biết ơn của Neia thật đơn giản và thật thà. Cấp độ của CZ khoảng 150. Ở cấp độ này, ngay cả Blue Rose cũng khó có thể đánh bại được cô ấy. Đúng là mình chỉ có quyền biết ơn sự bảo vệ từ một con quỷ như thế thôi. Điều này sẽ đúng hơn nếu mình là một vật sở hữu của bệ hạ. Duy chỉ có một điều mình muốn làm rõ với cô ấy.

"Cô có thể thề dưới danh nghĩa của Vua pháp thuật không?"

CZ giơ tay giống một học sinh được cô giáo gọi.

"Tôi thề dưới danh nghĩa của Đấng tối cao, Ainz Ooal Gown- sama.. Tuy nhiên, nếu Neia chết và được hồi sinh, có nghĩa là tôi vẫn giữ được lời thề đúng không "?

"An toàn mới đúng chứ? Không mình nghĩ có gì đó hơi khác một chút.

Và rồi 2 người họ lại nhìn nhau.

Đối với Neia có một sự khác biệt lớn giữa trở về an toàn và tái sinh. Dù vậy, cô không thể đòi hỏi quá nhiều.

"Miễn là cô không bị biến thành một con quỷ hay một undead mà trở về với tư cách con người là được đúng không?"

"Ổn thôi mà, cứ yên tâm"

Có một chút thay đổi trong chất giọng của CZ, có vẻ như cô ta đã có động lực

"Dù cô không được xinh nhưng tôi có thứ này cho cô"

CZ lấy một thứ gì đó ra từ hư không và đi vòng phía Neia. Sau đó cô ấn chặt nó vào trán của Neia.

"Eh? Gì thế? Đó là gì vậy?"

Cô hoảng sợ trước hành động không thể giải thích đó, cô cố gắng trong tuyệt vọng để gỡ nó ra nhưng vô ích. Nó bị kẹt chặt đến mức không hề nhúc nhích. Thật sự rất đáng sợ.

"Gì vậy, eh, chờ đã, tôi sợ lắm!"

"Bình tĩnh nào, nó không gây đau đớn và cũng không có gì đáng sợ. Xem này."

CZ cho cô thấy với một số 1 và một vật có thiết kế kì lạ, có lẽ là một lá thư. Nó được từ một loại giấy nào đó và lóe lên một ánh sáng đáng sợ và một thứ trên đầu cô ấy cũng trở nên trơn trượt. Cô đã từng nghe về bùa chú, vậy ra đây là một loại bùa ma pháp? Mà cũng chẳng thành vấn đề, cô ta không thể nào đưa cho mình một thứ vô dụng được, đây chắc hẳn là một đạo cụ ma thuật nào đó. Đó là cách nghĩ xoa dịu lo lắng của neia. Khoan đã, có khi nào mình phải dành cả quãng đời còn lại để sống chung với nó không?

"Sao cô lại dán nó lên đầu tôi? Không còn chỗ nào tốt hơn sao?"

"Mm, thật giống em gái tôi"

"Eh"Mặc dù cô đã nghe một chuyện khá sốc nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. "Dù sao thì, gỡ nó ra đi, dán lên áo hoặc một nơi khác cũng được"

"Làm vậy thì nó chẳng giúp ích được gì"

CZ lấy ra một chai nhỏ và đặt một thứ gì đó lên trán Neia. Sau đó vật thể tróc ra như thể nó chưa từng được gắn vào. Cô nhặt nó lên và nhìn nó, trông giống như những gì CZ đã cho cô nhìn thấy trước đó

"Một miếng dán?Nó cần dáng ở chỗ dễ nhận thấy?

Có vẻ như Neia bắt buộc phải dán nó lên, nhưng làm trái ý CZ sẽ không mang lại ích lợi gì, nên cô làm y như những gì cô ta bảo.

"Biết rồi "

"Xong chưa?"

"Eh, ah, Sauk hi chuyện này kết thúc tôi muốn đi tìm bệ hạ, ah không phải tìm cách để đưa bệ hạ trở lại."

"Tôi cũng định thế. Chúng ta cần chuẫn bị kĩ càng, nhưng sau khi hoàn thành công việc này đã.'

"Có thật không?".

"Hứa đấy, nhưng chúng ta cần dành thời gian để hoàn thành bản đồ nơi Demihuman sinh sống đã".

"Cũng đúng, ể, Demihumans à ?"

Sau khi cô đồng ý được ít lâu, một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu cô nhưng cô không nói ra. Ngay bây giờ cô chẳng thể nói được gì. Mặc dù vậy tại sao cô ta lại dùng cụm từ "Demihuman"?

Có khi cô ta nghe được từ hoàng tử Caspond cũng không chừng.

"Có chuyện gì à?"

"Ơ, ừm tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với cấp trên".

"Rất vui khi được gặp cô, Neia."

"Người vui là tôi mới đúng, CZ. "

Mặc dù Neia vẫn còn thấy khá khó chịu với miếng dán ban nãy nhưng cô vẫn giơ tay ra. Cả 2 người bắt tay nhau lần nữa

"Cô không nghĩ là bệ hạ đã tử trận sau những chuyện đã xảy ra đúng không CZ?"

CZ tròn mắt ngạc nhiên

"Cô nói gì vậy?"

"Thật ra bệ hạ đã rơi xuống phía đông trong trận đánh ấy, nhưng chúng tôi không tài nào liên lạc được với ngài. Cũng bởi vì bệ hạ có thể dùng dịch chuyển tức thời nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ngài quay lại, thế nên tôi nghĩ là chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Bệ hạ, bệ hạ có lẽ đã...."

Nỗi đau quá lớn khiến cô không thể nói tiếp. Cô do dự vì nếu cô nói ra, rất có thể sẽ trở thành sự thật.

CZ phản ứng mãnh liệt đến thế làm Neia vô cùng ngạc nhiên

"Ngài ấy vẫn bình an. Ngài ấy không thể nào chết được. Ràng buộc giữa tôi và ngày ấy là minh chứng tốt nhất. Hmm Tại sao cô lại khóc hả?"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vua pháp thuật thật sự là vẫn còn sống.

Cô thật sự tin rằng bệ hạ vẫn còn sống. Nhưng có đôi lúc, Sự bất an trong lòng khiến cô không tài nào ngủ được. Nhiều người nói với Neia rằng vua pháp thuật vẫn còn sống nhưng trông như họ đang an ủi cô, cố gắng kiềm nét sự bất an, không phải vì họ tin rằng vua pháp thuật vẫn còn sống.

Nhưng ngay lúc này, tại nơi này có một người đã nói với cô bằng một sự tự tin và tuyệt đối chắc chắn. Đó chính là CZ, một bằng chứng sống cho rằng Vua pháp thuật vẫn còn tồn tại. Đây được xem như là niềm an ủi cuối cùng của Neia.

Nghe thật nhẹ nhõm, giống như đứa trẻ lạc tìm thấy ba mẹ, khiến Neia bật khóc.

CZ lấy ra một mảnh vải có thiết kế giống chiếc khăn của mình, có lẽ là một chiếc khan tay. Sau đó, cô lau mặt cho neia. Dù cô lau khá nhẹ nhàng nhưng những chỗ được lau lại đau rất nhiều.

CZ lấy chiếc khăn ra và tạo ra một chiếc cầu từ khăn đến mũi ( nước mũi đấy ạ).

"Có nước mũi này, ghê thật( TL note: í ẹ)"

Sau khi nghe thấy lời nói sốc của CZ, Neia nhìn bằng đôi mắt ngượng ngùng không thể tả.

Sau đó, cô lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi và cắt đứt chiếc cầu.

"Tôi sẽ giặt nó ròi trả lại"

"Mm ừm".

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 3: Phần 3

Bước vào lâu đài Kalinsha không khó.

Tất cả những gì họ phải làm là giấu mình trong những thùng hàng hóa được buôn lậu vào thành. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có kiểm tra. Tuy nhiên có đến 8 thùng hàng khác ngoài những cái mà họ đã chọn để ẩn nấp, nên tất cả những gì họ phải làm là để cho người gác cổng kiểm tra những thùng đó. Thực ra họ có thể dễ dàng vượt qua rào an ninh với những biện pháp xâm nhập đơn giản, nhưng họ đã dùng biện pháp dễ bị phát hiện như vậy là do tính chất đa dạng của Liên minh Demihuman.

Demihumans đến từ các nền văn hóa khác nhau và có các tiêu chuẩn xã hội khác nhau. Nếu họ có điểm gì chung thì chắc chắn đó là kẻ có sức mạnh chiến đấu vượt trội sẽ là kẻ nắm quyền quyết định. Vì vậy, khi một Demihuman mạnh mẽ sử dụng sự ảnh hưởng của mình lên những kẻ xung quanh, hắn ta thường có được sự nhượng bộ. Những vi phạm nhỏ sẽ được bỏ qua. Đối với người dân, sức mạnh cá nhân của họ quyết định thứ hạng xã hội của họ, quyết định rằng họ được quyền là một kẻ bóc lột hay một kẻ bị bóc lột. Những kẻ yếu kém không có lựa chọn nào khác ngoài tuân theo kẻ mạnh hơn họ.

Do đó, một chiến binh Zern mạnh mẽ có thể chấm dứt việc kiểm tra hàng hóa bằng cách nhìn chằm chằm vào những tên lính gác cổng.

Một tiếng thét lớn khi các thùng được đặt trên mặt đất.

Sau đó vài giây, một nhịp gõ nhẹ vào đầu thùng vang lên.

Đó là ám hiệu cho thấy họ đã đến đích an toàn. Theo kế hoạch, Neia phải giữ im lặng trong ba phút cho đến khi cô nghe thấy tiếng của Zern người đã chịu trách nhiệm vận chuyển họ, mở cửa và rời đi.

Sau ba phút, Neia đẩy thanh gỗ chèn trên đáy thùng giả lên. Mặc dù những khối thịt sống lớn không rơi khi cô nghiêng miếng ván nhưng những mảnh nhỏ hơn lại đổ xuống người Neia theo những khe hở. Thùng này được thiết kế với đáy giả. Neia nằm dưới đáy thùng giả và thịt tươi nằm ở trên nó.

Lý do các thùng lại chứa đầy thịt tươi mà không phải rau hoặc ngũ cốc là vì họ muốn sử dụng mùi tanh của máu để che giấu mùi của Neia và CZ.

Mặc dù Neia cảm thấy hơi khó chịu khi phải ngâm mình trong máu và nước ép từ thịt. Cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ

Neia từ từ nhấc nắp thùng và nhìn ra ngoài.

Cô nhìn quanh căn phòng tối om có một ánh sáng mờ nhạt có thể là ánh sáng từ một vật phẩm ma thuật và sau khi xác minh rằng không có ai xung quanh, Neia từ từ trèo ra khỏi thùng.

Có vô số loại thực phẩm và các bình đất nung trên các kệ trong kho này. Cũng có nhiều thùng giống như những cái họ sử dụng để thâm nhập vào đây.

Tuy mất khá nhiều công sức, nhưng cô cũng đã leo lên một cách an toàn. Để làm cho việc trở lại dễ dàng hơn, cô đặt miếng đáy thùng giả trở về vị trí cũ bên trong thùng.

Họ sẽ cần sử dụng những chiếc thùng này để trốn thoát sau khi giải cứu hoàng tử Zern.

CZ lúc này cũng vừa mới leo ra khỏi thùng. Cô ấy thấp hơn Neia nên cô ấy ắt phải dùng nhiều sức lực hơn. Tuy nhiên, khả năng thể chất của cô vượt xa Neia và cả Remedios, nên cô đã tự mình thoát ra trước khi Neia có thể đến giúp cô.

"CZ-san."

"... Hm?"

"Có thịt dính vào tóc của cô."

CZ trông không vui. Trong khi nét mặt của cô không thay đổi, điều đó không có nghĩa là cô không có cảm xúc. Có lẽ bởi vì neia đã ở cùng CZ trong suốt thời gian này hoặc bởi vì thị lực của Neia rất tuyệt vời, hoặc có lẽ cô ấy đã quan sát tỉ mỉ khuôn mặt xương của vua pháp thuật trong thời gian dài và điều này đã mài dũa khả năng đọc cảm xúc của người khác. Neia thật sự hiểu rõ cảm giác của CZ bây giờ.

( ngắm main riết mà đọc được cảm xúc của tụi vô cảm luôn mới ghê chứ :v )

CZ lẩm bẩm điều gì đó trong khi cố lấy những miếng thịt nhỏ ra khỏi tóc, nhưng chúng bị mắc kẹt vào những sợi dây ở phía sau đầu và cô không thể lấy chúng ra được.

Neia được yêu cầu cắt tóc ngắn vì tóc dài dễ bị nắm lấy trong chiến đấu. giờ đây cô lại biết thêm một nhược điểm nữa của việc để tóc dài.

Neia đến bên CZ. Cô nhặt tất cả các mảnh thịt còn mắc lại và ném chúng vào thùng.

"... Cảm ơn... Xin đừng có sử dụng cách xâm nhập này lần nào nữa."

"Chúng ta sẽ phải làm điều đó một lần nữa khi chúng ta xong việc."

CZ nhìn cái thùng một cách chán nản rồi rút một chiếc khăn ra khỏi hư không để lau mình trước khi đưa nó cho Neia.

Khăn ẩm này có độ mềm mại và mịn màng mà Neia chưa bao giờ cảm nhận được từ trước đến nay. Nó chắc chắn rất đắt tiền. Làm thế nào mà cô lại sử dụng một chiếc khăn tuyệt vời như thế để lau tay? Chúng có phổ biến trong thế giới quỷ không?

Khi tất cả những câu hỏi này và nhiều thứ khác chạy qua đầu cô, Neia lau tay, và sau đó lau sạch tóc của CZ bằng một chiếc khăn sạch khác. Việc này chỉ làm cô ấy cảm thấy khá hơn, nó tốt hơn là không lau chút nào.

"...Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

CZ lấy vũ khí ra trong khi Neia làm sạch tóc mình

Thiết bị hình kỳ lạ đó rõ ràng là một vũ khí tầm xa được gọi là một khẩu súng pháp thuật. Nó sử dụng mana để bắn khối năng lương có hình dáng giống như viên đạn, và nó giống như một cái nỏ. CZ đã nói điều gì đó về thuốc súng không có dấu hiệu cháy hoặc gì đó, nhưng Neia không hiểu bất kỳ điều gì, vì thế lời giải thích đã lãng phí cho cô.

Neia đã muốn thử nghiệm nó, nhưng CZ từ chối vì vậy khả năng chiến đấu của CZ vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, CZ là con quỷ có cấp độ 150 nên Neia cảm thấy không có gì phải lo lắng về điều đó.

"... Hm."

CZ đã sử dụng Ultimate Shootingstar Super và tạo ra một loạt các mũi tên từ hư không như một pháp sư biểu diễn trên sân khấu sau đó đưa chúng cho Neia.Neia trả lại chiếc khăn bẩn cho CZ trong khi nhận lấy sự chuẩn bị mà CZ giành cho mình.

Ban đầu, đã có một cuộc thảo luận về việc Neia sẽ mang theo cây cung của mình như thế nào. Cây cung của Neia cung rất dài, khi đột nhập vào pháo đài Kalinsha phần ngụy trang sẽ không thể dễ dàng được, sẽ không thể đóng nắp thùng vào được, và nếu cái thùng được mở ra, cô sẽ bị lộ ngay lập tức.

Mặc dù họ có thể để cho Zern mang nó vào. Nhưng đây là một cây cung tuyệt vời nó quá nổi bật để thu hút sự chú ý của người khác. Ngoài ra, Zern cũng đã từ chối, vì sợ phải chịu trách nhiệm nếu nhiệm vụ thất bại.

Cuối cùng, mọi người đã quyết định rằng neia phải tạm thời rời xa cây cung yêu quý. CZ nói với Neia rằng cô có thể cất vũ khí của mình trong một không gian bí ẩn, vì vậy cô cũng có thể đặt cây cung ở đó.

Sự bất an khi phải đặt một món đồ quý giá được Vua pháp sư cho mượn vào một nơi nguy hiểm, để kế hoạch tác chiến có thể thành công làm cho cảm xúc của Neia rối bời, tuy nhiên cô không còn sự lựa chọn nào cả.

Neia cảm ơn CZ vì lòng tốt của cô. Có vẻ như CZ đã chấp nhận Neia làm đàn em của cô ấy và sau đó, CZ đôi khi đã hành động như một đàn chị thực thụ. Và tất nhiên Neia phải gọi CZ là "CZ-san", bởi vì CZ sẽ rất không hài lòng nếu Neia không làm vậy. Neia thầm nghĩ CZ là một cô gái xinh đẹp, kể cả khi cô ấy làm bộ dạng bĩu môi trên khuôn mặt lúc không hài lòng nó vẫn thực sự dễ thương.

Sau khi họ đã chuẩn bị vũ khí của mình xong, CZ là người đầu tiên di chuyển.

Neia giơ tai lên để lắng nghe bất kỳ cử động nào bên ngoài cánh cửa, nhưng không có ai ở đó cả.

"... Ra ngoài thôi."

Thời gian ngắn, nên Neia gật đầu.

Quân đội Giải phóng đang tiến đến Kalinsha trong khi chiến dịch giải cứu Hoàng tử Zern đang diễn ra, nên trận chiến ở Kalinsha sẽ sớm bắt đầu.

Theo kế hoạch là:

1: Neia và CZ sẽ thâm nhập vào Kalinsha và giải cứu hoàng tử Zern.

2: Quân đội Giải phóng sẽ tiếp cận Kalinsha và bắt đầu cuộc tấn công của họ.

3: Nếu hoàng tử Zern được giải cứu, Zern sẽ hoạt động như quân chủ lực từ bên trong thành phố.

4: Nếu mục 3 thất bại, thì thay vì Zern mở cửa tường thành, hướng dẫn Quân đội Giải phóng, Neia và CZ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, đó là quá nhiều việc cho họ để tiếp tục, vì vậy họ sẽ chỉ làm những gì nằm trong khả năng của họ.

Đó là những điểm chính của kế hoạch chiến đấu.

Điều quan trọng là nếu họ có thể giải cứu hoàng tử Zern, thì họ có thể dựa vào Quân đội Giải phóng và quân Zern để cứu chính mình, ngay cả khi họ bị buộc phải chuẩn bị tinh thần để tự bảo vệ mình. Điều này cũng tốt cho Zern, nếu giải cứu thành công, họ có thể giải phóng hoàng tử sau khi Kalinsha được lấy lại.

Nói cách khác, việc chiếm lại Kalinsha phải thật trơn chu và với thương vong tối thiểu và trên tất cả là cứu thành công hoàng tử.

Khi cô cảm thấy sức nặng đè lên vai, Neia rên rỉ khi bụng cô quặn đau.

Do không có nhiều thời gian. Khi Quân đội Giải phóng bắt đầu tấn công vào Kalinsha hoặc nếu họ bị phát hiện trước đó, an ninh của Kalinsha sẽ được tăng cường.

Theo như những gì họ đã lên kế hoạch, CZ lấy ra một chai giống như nước hoa từ hư không và rắc nó lên Neia và cho chính mình. Đó dường như là một loại vật phẩm tiêu hao có chứa phép thuật bậc một [Odorless] (Không mùi). Dung dịch phép thuật trong chai khá ít vì vậy họ phải thật tiết kiệm nó theo cách tốt nhất.

CZ mở cửa, kiểm tra xung quanh bên ngoài, và sau đó di chuyển nhanh ra ngoài.

Họ đã quyết định lộ trình và cách đối phó với các tình huống khác nhau sau khi tham khảo bản đồ của Kalinsha, và họ đã thảo luận những nhiệm vụ mà mỗi người bọn họ sẽ đảm nhận.

Neia rời khỏi phòng, rồi cẩn thận đóng cửa lại để không gây tiếng động trước khi chạy theo CZ.

Mặc dù tôi không thực sự giúp ích gì nhiều...

Thành thật mà nói, trong hoàn cảnh hiện tại Neia chẳng khác gì ngoài gánh nặng. Điều đó thật rõ ràng khi người ta nhìn vào sải chân chạy của CZ. CZ chạy như khi cha cô di chuyển qua rừng, còn tốt hơn ông ấy rất nhiều, cực kỳ nhanh chóng và im lặng. Cô ấy chắc chắn đang sử dụng một loại kỹ thuật nào đó..

Cô ấy là một con quỷ, nhưng cô ấy sử dụng các kỹ thuật như một con người... Đấy luôn luôn là những người mà bạn không thể đánh giá được vì chỉ sự xuất hiện của họ thôi đã là điều gì đó rất đáng sợ !

Trong khi họ có thể để lại mọi thứ cho CZ, sự hiện diện của Neia đơn giản là giám sát CZ và là minh chứng cho lòng trung thành của CZ với Sorcerous Kingdom, giả sử cô thực sự bị ràng buộc với Sorcerer King và Neia của Thành quốc đã giải cứu hoàng tử. Bằng cách đó, Thánh quốc có thể hành động như thể họ đã đóng góp trong nhiệm vụ này.

Hiện giờ các đoạn đường đều rất tối. Đó là vì màn đêm đã buông xuống và Không có bất kỳ nguồn ánh sáng nào ở quanh đây. Không có ánh sáng huyền diệu của ma thuật hay những ngọn đuốc. Ánh sáng từ mặt trăng may mắn xuyên qua được những công trình đồ xộ ở nơi đây thật sự là không đủ.

Điều này là do nhiều demihumans có thể nhìn trong bóng tối. Tuy nhiên, có những mức độ khác nhau. Trong khi một số loài có thể nhìn rõ ràng thì một số loài khác có tầm nhìn ít rõ hơn song hầu hết chúng đều có tầm nhìn ban đêm tuyệt vời. Do đó, Neia và CZ tránh ánh trăng và di chuyển xuyên qua bóng tối.

Là một con người, Neia phải thật tập trung vào bản thân và các giác quan của mình. Cô không thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối mà các lính tuần tra cũng không mang theo đèn hay đuốc bên người, nên cô không thể phát hiện ra chúng từ xa.

Trong khi cô không hoàn toàn hiểu tại sao những chiếc kệ trong kho thức ăn có treo đèn, đó có lẽ là vì lợi ích của những loài thích nghi kém với bóng tối.

( đoạn này Neia thắc mắc là ngoài đường lính tuần tra còn không cầm theo đèn mà tại sao trong kho thức ăn lại treo )

Hai người họ cố gắng di chuyển không gây ra bất cứ tiếng động nào khi di chuyển xuyên qua pháo đài, đích đến của họ.

Xem xét các thuộc tính vật lý thì CZ chắc chắn vượt trội hơn Remedios, Thậm chí di chuyển với một tốc độ khiến Neia thở hổn hển và hầu như không thể theo kịp, với CZ đơn giản chỉ là đi bộ .

Đôi khi họ phát hiện ra các lính tuần tra. Họ phải giữ đều hơi thở của họ và lặng lẽ chờ đợi chúng đi khuất. Họ không thể giết chúng, bởi vì điều đó có nghĩa là phải giấu xác và xóa dấu vết của chúng. Vì họ đang ở giữa lòng địch, tốt nhất là không nên bị phát hiện cho đến khi giải cứu thành công.

May thay, Neia và CZ không bị phát hiện, và họ tiếp tục tiến lên.

Có rất ít lính canh trong lâu đài vì hầu hết chúng được phân công canh gác các xung quanh tường thành và tháp canh, cũng như các nhà tù của thành phố. Vua pháp thuật đã giết chết rất nhiều Demihumans làm cho chúng không thể thiết lập một mạng lưới an ninh chặt chẽ. Vì vậy, an ninh trong lâu đài đã trở nên lỏng lẻo, theo như Zern nói.

Lý do tại sao họ có thể tiến hành một cách an toàn là vì Zern đã tiếp quản lại khu vực chủ chốt trong thời gian này và chuẩn bị gần như hoàn hảo, nhưng Neia vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Có hai thách thức trong nhiệm vụ của họ.

Đầu tiên là đường đi rất dài họ phải đi qua để đến được tháp.

Thứ hai là cây cầu đến tháp, nằm lơ lửng trên không.

Không có nơi ẩn nấp nào ở đó, và rõ ràng là sẽ có lính canh ở đó, không chỉ là một, mà có thể là rất nhiều. Thêm vào đó, ít nhất một trong số họ sẽ bị chặn trong tầm bắn của vũ khí tầm xa, vì vậy họ đang cảnh giác trước các cuộc tấn công tầm xa.

Có nhiều kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ khi họ sử dụng bản đồ của Gustav.Tuy nhiên hai nơi đó là vị trí mà họ bắt buộc phải đi qua để đến được tòa tháp.

Nếu chúng ta có thể sử dụng [Invisibility](tàng hình) để đánh lừa thị lực và [Silence](im lặng) từ các linh mục chúng ta sẽ có thể thâm nhập hoàn hảo... đó là lý do tại sao các mạo hiểm giả có năng lực được coi là rất giá trị.

Cuối cùng, hai người họ đã đạt được mục tiêu của mình.

Đây là thử thách đầu tiên, lối đi dài. Nếu họ cố gắng chạy thẳng xuống nó, họ sẽ bị phát hiện trước khi họ có thể tới nơi. Để tránh điều đó, họ cần phải đạt được một vị trí mà họ có thể thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trong khi không bị phát hiện bởi lính gác.

Đó là lý do tại sao họ đã đến đây, căn phòng ngay phía trên nơi các lính canh đóng quân.

Nếu họ thả một sợi dây thừng từ đây xuống các bức tường bên ngoài, họ có thể tạo một lối tắt mà không bị phát hiện.

"... Có phải nơi này không?"

Đáp lại câu hỏi của CZ, Neia hình dung lại bản đồ trong đầu và lộ trình họ đã thống nhất. Sau vài giây cô gật đầu đồng ý.

"... Hm. Không tệ."

Câu trả lời của CZ có vẻ như cô đang ca ngợi một đàn em, và rồi cô ghé tai vào cửa. Sau đó, cô nhanh chóng và lặng lẽ mở nó ra.

Trong khi căn phòng chứa nhiều đồ tạp phẩm khác nhau, có vẻ như nó không được sử dụng trong một thời gian dài, và có một lớp bụi trắng trên mặt đất. Tuy nhiên, có những dấu vết mà các trinh sát Zern đã ở đây. Họ đã dịch chuyển giữa cửa sổ và một cái kệ rất lớn.

CZ lấy ra một sợi dây thừng từ hư không. Nó có cùng màu với tường thành lâu đài.

Sau đó, cô nói buộc cố định nó vào cái kệ lớn. Cô sử dụng tất cả sức lực của mình để kéo nó để xem liệu nó có thể lấy trọng lượng của Neia và bản thân cô, nhưng nó không nhúc nhích, và nó không có dấu hiệu của xê dịch.

Kích thước và trọng lượng của kệ là một yếu tố, nhưng các sợi giống như mạng nhện bị mắc dính trên kệ có lẽ quan trọng hơn. Người Zern đã đến phòng này trước và đã chuẩn bị trước với những sợi chỉ dính lấy từ Spidans.

Cửa sổ mở ra dễ dàng, và CZ nhìn những bức tường thành bên ngoài. Sau khi xác minh rằng không lính tuần tra nào trong tầm mắt, CZ để vũ khí của mình lên lưng và nói, "Tôi sẽ đi trước."

Cô nhảy ra khỏi cửa sổ và trượt theo dây xuống cửa sổ bên dưới.

Cô bám lấy dây thừng bằng một tay và sử dụng tay còn lại để đẩy mở cửa sổ. Cánh cửa mở ra rất dễ dàng. Đó cũng là công việc chuẩn bị của Zern.

CZ sau đó trèo vào bên trong. Chuyển động khéo léo của cô chỉ mất vài giây.

Sau khi xác nhận rằng căn phòng bên dưới đã an toàn, CZ ra hiệu cho Neia di chuyển.

Neia nắm lấy sợi dây thừng và dựa ra khỏi cửa sổ.

Trong khi cửa sổ trên tầng dưới chỉ cách đó bốn mét, họ đã cách mặt đất hơn 100 mét. Nếu Neia ngã xuống, cô sẽ chết. Không, sẽ tệ hơn nếu cô không chết. Cô chắc chắn sẽ bị tra tấn cho đến khi cô nói những gì cô biết và sau đó cô sẽ bị giết. Rơi vào cái chết sẽ là một sự nhân từ giành cho cô.

Sợi dây thừng có các nút thắt cách đều nhau dọc theo chiều dài nắm tay của nó, nói cách khác và không có vấn đề gì trong các buổi thực hành mà họ đã thực hiện. Tuy nhiên, đào tạo hoàn toàn khác với thực tế.

Ahh, tôi thực sự không muốn đi...

Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Nếu chỉ có một thứ như ban công mà cô có thể nhảy xuống

Neia nắm chặt sợi dây thừng khi cô đẩy toàn bộ cơ thể ra khỏi cửa sổ. Cô bắt chéo chân để nắm chặt sợi dây thừng giữa hai đùi cô.

Sau đó, tất cả những gì cô phải làm là tụt xuống từ từ.

Mình đã gần mặt đất hơn. Mình đã gần mặt đất hơn.

Cô từ từ đi xuống sợi dây thừng, nhắc nhở bản thân mình đừng nhìn xuống hết lần này đến lần khác.

Cô chuyển trọng lượng của mình từ bàn tay phải của mình, và sau đó sang bên trái, giống như những gì cô đã thực hành. Gió thổi và khiến cơ thể cô rung lên với cường độ không thể so sánh được khi luyện tập.

Thôi nào, cố lên nào, nào, tôi ơi! CZ khi nãy còn nguy hiểm hơn thế này!

Cửa sổ mở ra vì sự giúp đỡ của Zerns.

Tuy nhiên, nếu ai đó đã khóa cửa sổ sau khi Zerns mở nó, thì CZ sẽ phải leo lên trở lại. Với suy nghĩ đó, Neia người chỉ cần thực hiện một chuyến đi duy nhất để biết được.

Cuối cùng cô cũng đến gần cửa sổ, và CZ với tay kéo cơ thể của Neia vào. Cô làm điều đó với sức mạnh đáng kinh ngạc.

"Cảm ơn cảm ơn."

"... Mm. Nhưng, quá lâu... Tôi sẽ lấy nó, giữ cái này. "

"Vâng."

CZ ngả người ra khỏi cửa sổ và giơ khẩu súng ma thuật lên. Neia giữ sợi dây thừng như được chỉ ra. Một tiếng nổ trong không khí được giải phóng và Neia cảm thấy một lực kéo vào sợi dây thừng. CZ đã cắt nó bằng vũ khí của mình.

Cô kéo sợi dây thừng bị cắt đứt vào phòng và để nó vào góc. Họ sẽ không sử dụng con đường này trên đường trở về, vì vậy cô đã kéo nó vào trong hơn là để cho nó lủng lẳng một cách tự do, nhưng cũng có những ưu điểm và nhược điểm cho điều đó.

Ưu điềm là nó giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện bởi các lính gác trên các bức tường.

Và nhược điểm là nếu bất cứ điều gì xảy ra, họ không thể chạy trốn theo tuyến đường dự kiến của họ, họ sẽ không thể leo lên tầng trên với sợi dây này.

Cuối cùng, hai người họ đã quyết định rằng những hạn chế của việc bị phát hiện là quá nhiều.

"Xong rồi, CZ-san. Tiếp theo chúng ta cần phải vượt qua chướng ngại vật đầu tiên... "

"... Mm. Đi thôi... phải giết chúng. Cô có thể làm được không? "

"Mm. Tôi nghĩ tôi có thể. "

Một khi họ bước ra khỏi căn phòng này, họ sẽ ở một vị trí thuận lợi để bắn các lính gác đứng dọc theo lối đi.

Nếu họ không thể giết chúng trước khi chúng báo động, tất cả nỗ lực của họ sẽ bị lãng phí.

Neia lấy cây cung của mình ra và gài vào một mũi tên. CZ cũng nâng khẩu súng ma thuật của mình lên.

"Tôi sẽ lo bên phải, cô lo trái, CZ-san."

CZ hình thành một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ.

Hai người họ nhìn nhau, và rồi CZ đẩy mở cửa.

Neia nhắm vào một tên lính gác gần đó cách khoảng 1,5 mét, 2 tên Demihuman. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra hay họ là ai. Tên Demihuman quá ngạc nhiên đến mức hắn không thể phân tích tình hình, nhưng Neia không ngần ngại và tặng hắn một mũi tên.

Với một mũi tên xoáy, mũi tên dễ dàng đâm xuyên qua sọ của hắn ta.

Tôi làm được rồi!

Trong khi kỹ năng của Neia đóng góp một phần nhỏ, hầu hết sức mạnh đã được thực hiện bởi Ultimate Shootingstar Super.

Cảm ơn, thưa bệ hạ!

Ngay khi mũi tên của Neia đâm xuyên qua đầu của tên lính canh xấu số, khẩu súng ma thuật của CZ thổi bay một nửa đầu của một kẻ khác.

Demihumans tạo ra nhiều tiếng ồn hơn cô mong đợi khi xác họ rơi xuống. Neia vội vàng lắng nghe. May thay, cô không nghe thấy bất cứ ai chạy về phía nơi này. Có vẻ như chưa ai phát hiện ra chúng.

"...Nhanh lên."

Họ đã phân chia nhiệm vụ của họ trước đó. Khi CZ kéo xác chết vào căn phòng họ vừa mới bước vào bằng sợi dây thừng, Neia sử dụng món đồ tiêu thụ mà CZ đã cho mượn. Sau đó, cô với tay lấy túi đựng rượu từ trên thắt lưng và rót rượu lên khắp nơi, rửa sạch phần thịt, bộ não, hộp sọ và vết máu trên mặt đất. Khi mùi hôi thối bay đầy không khí, CZ xuất hiện từ phòng, sau đó lấy rượu trong không gian bí ẩn và rót một ít rượu vào bên trong túi trước khi lặng đổ lên nó.

"...Đi nào."

"Vâng."

Trong khi họ đã cố gắng che đậy mọi thứ, rất có khả năng nhóm lính canh tiếp theo sẽ cảm nhận được điều gì đó đã xảy ra khi họ đến để thay ca. Cô sẽ có thể thư giãn nếu chúng được giấu vào túi bí ẩn của CZ, nhưng CZ nói rằng cô sẽ không làm như vậy, do đó họ đã để xác chết trong phòng. Tất nhiên, những cái xác cũng đã được giấu kỹ ở đó, nhưng không có cách nào để đảm bảo rằng họ sẽ không được tìm thấy.

Họ phải thừa nhận rằng họ không có tí thời gian dư thưa nào.

Cuối cùng họ đã đạt đến trở ngại thứ hai, lối đi trên không. Trong một số kịch bản mà họ đã đưa ra, đây là điều gần như là lý tưởng. Họ vẫn còn thời gian và chưa ai phát hiện ra.

"... Bây giờ là cuộc chạy đua với thời gian."

"Tôi biết. Nếu tôi trượt, đừng lo lắng cho tôi. "

Con đường từ lâu đài đến tháp,rộng khoảng hai người.

Không có tường nào ở hai bên nó, chỉ có khoảng không. Dường như đã có một số người đã rơi khỏi nó, và sau khi thấy điều này, tất cả những gì cô có thể nghĩ là cô không mong đợi điều đó.

Đường đi bộ trên không này là lý do tại sao nơi này là một bất ngờ cuối cùng cho những kẻ xâm lược, chúng sẽ bị bao vây.

Một lực lượng lớn không thể đi qua đây, vì vậy một lợi thế về các con số sẽ bị vô hiệu hóa. Đồng thời, cũng có nguy cơ rơi. Nếu có một cây giáo ở cuối con đường, thì sẽ rất khó khăn. Thiết kế này là loại mà kẻ tấn công ghét nhất. Người ta sẽ cần ma thuật với các phép thuật tấn công như [Fireball] để hạ gục nó.

Sử dụng vũ khí tầm xa cho một cuộc tấn công kéo dài là bất lợi cho phía Neia, hoạt động lén lút và bị hạn chế về thời gian. Do đó, tất cả những gì họ có thể làm là lao vào phạm vi gần và kết liễu kẻ thù, trong khi kẻ thù có thể tấn công họ bằng vũ khí tầm xa và họ không có nơi nào để che chắn.

Trong trường hợp đó, họ sẽ cần phải rút ngắn khoảng cách trước khi các lính gác phát hiện ra. Nhưng nhìn kỹ hơn, con đường không đồng đều. Nó được thiết kế để làm chậm bất cứ ai cố gắng chạy qua và buộc họ trượt và rơi ra khỏi hai bên.

Điều này rất nguy hiểm... nếu kẻ thù chạy ra và tóm lấy tôi... Tôi sẽ rơi xuống và chết. Nếu tôi không cẩn thận...!

Sau khi vặn vẹo quyết tâm của mình, Neia nhận ra CZ đang nhìn chằm chằm vào cô. Mặc dù họ có cùng giới tính nhưng được nhìn chằm chằm bởi CZ, một cô gái có vẻ đẹp giống búp bê, khiến Neia hơi xấu hổ.

"Chuyện gì vậy?"

"... hãy dùng nó... Neia, đợi ở đây."

"Eh?"

"... Tôi sẽ lo mấy tên lính bảo vệ cửa. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra, đừng đi ra ngoài. "

"Eh?"

Trước khi cô có thể bình tĩnh trả lời lại, CZ biến mất.

Cô đã biến mất. Đây không phải là một tốc độ siêu tốc cực cao. CZ đã đứng ở đây cho đến lúc này và sau đó cô đã biến mất trong không khí như thể cô đã là một ảo ảnh.

Cảm giác hỗn loạn đến với Neia. Tuy nhiên, CZ đã bảo cô phải đợi, vì vậy cô nên ở lại đây và đợi.

Neia ẩn nấp bản thân ở lối vào lối đi trên không, và lắng nghe cẩn thận bên trong tòa tháp và con đường phía sau cô, hay bất cứ thứ gì khác thường.

Vài giây sau có chuyện xảy ra ở chỗ lính gác.

Cô nghe thấy một tiếng hét và sau đó âm thanh của một tên lính canh ngã xuống.

Neia thò mặt ra để xem chuyện gì đang xảy ra và thấy CZ xuất hiện từ chỗ gác. CZ vẫy tay chào với Neia.

Khi Neia bắt đầu hoảng hốt và tự hỏi điều gì đang xảy ra, cử chỉ vẫy tay của CZ ngày càng lớn hơn, cho đến khi thấy toàn bộ cơ thể cô đang di chuyển.

Cô ấy không thể vừa đi vừa làm điều đó được, CZ đã không che giấu khi làm như vậy?

Neia cúi thấp, rồi chạy ngang qua một bầu trời khá khủng khiếp đang được thổi bay theo cơn gió, cô sợ hãi khi cô chú ý đến chân mình.

Sau khi cô đi ngang qua, cô có thể ngửi thấy mùi máu từ người canh gác. Một vài tên Demihumans chết nằm trên mặt đất, và CZ đứng bên trong, với vẻ mặt trống rỗng như thường lệ của cô. Cô ta giữ một thứ trông như một con dao rất sắc bén và to lớn trong tay phải. Lưỡi kiếm bị đỏ ửng, và cô cầm khẩu súng phép trên tay trái.

"...An toàn rồi. Vào đây."

"Eh, eh..."

"... Không thể biến mất thêm lần nào nữa trong hôm nay. Hãy cẩn thận hành động."

"Hiểu rồi."

Thấy rằng không cần phải giải thích thêm để hiểu, nên Neia không hỏi, chỉ đơn giản là đi theo sau cô ấy.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 3: Phần 4

Đây chính là sức mạnh của một nữ hầu gái quỷ, Neia thầm nghĩ.

Cô ấy không thể hoàn thành công việc này mà không có CZ.

Và cô ta làm việc này là vì mệnh lệnh mà Bệ Hạ yêu cầu.

Sorcerer King là người duy nhất có thể truyền cảm hứng mãnh liệt cho mọi người ngay cả khi ông không có mặt.

Thành thật mà nói, việc ngài ấy là undead hay bất cứ giống loài nào cũng không còn là quan trọng.

Mình cần phải cho mọi người biết sau khi mọi chuyện kết thúc. Mình cần phải nói cho họ biết Người vĩ đại như thế nào!

Tòa tháp này gần như được làm hoàn toàn bằng đá và chỉ có duy nhất một cửa sổ nhỏ , thứ duy nhất cho phép ánh sáng chiếu vào nơi này. Nơi này tối hơn lâu đài và những nơi mà họ đã đi qua trước đó.

Lối đi trong tòa tháp khá rộng rãi, đủ lớn để Neia và CZ đi sát bên nhau. Nó xoắn dọc theo bên trong bức tường của tòa tháp.

Mục tiêu của họ là hoàng tử của Zern đang bị giam ở trên căn phòng cao nhất. Vì vậy điều duy nhất họ làm khi đi qua những cánh cửa trên đường đi là kiểm tra chuyển động bên trong đó, và tiếp tục di chuyển lên trên.

Sau khi họ di chuyển được hai tầng. CZ bỗng giơ tay lên để báo hiệu rằng họ nên dừng lại. Điều này đã xảy ra gần như cùng lúc với thính giác của Neia. Họ cảm nhận được một số bước chân của sinh vật.

Có vẻ như ai đó mặc áo giáp bằng kim loại đang tuần tra. Tiếng va chạm đặc trưng của đá kim loại vang lên từng nhịp trong không khí.

"Chỉ có một tên thôi, CZ-san."

"...Vâng. Nhưng... bước chân thật nặng nề. "

Neia khá ngạc nhiện, thật sự là cô chỉ có thể cảm nhận và phân biệt đơn giản các tiếng động. Nhưng nếu CZ nói vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nói cách khác, bất kể nó là gì, nó không phải là con người.

"Chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên trốn sau một trong những cánh cửa mà chúng ta đã kiểm tra không? "

"... Hắn tới rồi. Giết!!."

"Oke! ."

Neia đã sẵn sàng cùng với cây cung của mình phí sau CZ. Kế hoạch của cô là bắn trước và không bận tâm với câu hỏi. Cô đã nghe nói rằng hoàng tử của Zern có vóc dáng của một đứa trẻ loài người. Ngoài ra, ngài ấy ta sẽ không mặc áo giáp kim loại.

Một vật thể khổng lồ xuất hiện, Neia và CZ tấn công mà không do dự.

Mũi tên và đạn bắn vào cơ thể như thể chúng bị hút vào.

"Gaaahhhh!"

Vật thể khổng lồ vấp ngã và lùi lại.

Hắn khéo léo rút lui và thoát khỏi đường đạn và những mũi tên

Thực tế là hắn đã sống sót sau các cuộc tấn công của họ, đặc biệt là của CZ Đó là một kẻ mạnh.

"Các ngươi là ai!"

Một tiếng thét giận dữ vang lên từ sâu trong lối đi.

"Chúng ta nên làm gì đây, CZ-san?"

"... Không thể ngồi đây và chờ... Hãy đến gần và tấn công trước khi kẻ thù tập hợp các binh sĩ canh gác tháp."

"Được."

Neia và CZ di chuyển ngay lập tức.

Vì hắn có thể sống sót sau cuộc tấn công bất ngờ của CZ và Neia, họ có thể cho rằng đó là một trong những kẻ bảo vệ, một Vah Un. Vah Un là những sinh vật sở hữu sức mạnh chiến đấu tổng thể rất tốt và sức chịu đựng đáng kinh ngạc.

Khi họ chạy, độ ẩm trong không khí dường như cũng tăng lên Neia cảm thấy mùi hơi nước nồng lên trong không khí.

"Goooaahhh! Con người! Con người ở đây!

Sau khi tiếp cận, họ đã thấy một sinh vật khổng lồ.

Trong khi nó sở hữu không khí man rợ của Ogre nó lại trông thông minh hơn Remedios.

Da của nó có màu trắng hơi xanh, toát lên một vẻ độc ác

Nó có một cái sừng dày trán và mang theo một chiếc gậy lớn, còn to hơn cả Neia.

Với cái diện mạo này đây chắc chắn là một Vah Un.

Trong khi nó không đáng sợ như Buser, nó vẫn là một đối thủ khá nguy hiểm. Những mũi tên và đạn chắc chắn đã trúng mục tiêu nhưng dường như nó không bị thương. Không có mùi máu, đó không phải là ảo giác.

Bằng cách nào đó nó đã chống lại được cuộc tấn công của họ, đặc biệt là của CZ.

"Chúng mày tới đây để lấy mạng ta sao, con người! dường như ngươi có đôi mắt tuyệt vời đấy !!! "

Nó có vẻ đang rất xem thường đối thủ.

Trong trường hợp đó, cô sẽ để cho nó tiếp tục sai lầm

"...Không."

CZ bắn khi cô nói.

Có một tiếng nổ từ trong không khí và thứ gì đó bay qua không trung. Sau đó, một phần cơ thể của Vah Un tan biến thành sương mù và viên đạn xuyên qua.

"... Mm."

"Wahahahaha! Vũ khí tầm xa là vô dụng đối với ta! "

Neia bắn một mũi tên lên trán của Vah Un, nhưng đầu nó cũng tan thành sương mù và mũi tên găm vào bức tường phía sau nó.

"Vô ích thôi! Bây giờ, hãy run rẩy đi nào kẻ thù của ta. Kẻ thù của tất cả cung thủ đang ở trước mặt các ngươi! "

"... Miễn dịch với tất cả vũ khí tầm xa? Thứ đó thật phiền phức? "CZ lẩm bẩm. "Phải có cách gì đó."

Neia liếc nhìn CZ và lắc đầu. Thật không may, các Zerns không biết gì về khả năng của nó.

"Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy!"

"lùi lại ngay!"

Tên Vah Un rút ngắn khoảng cách với họ. Cái tốc độ tiếp cận kinh dị với cái cơ thể khổng lồ đó làm Neia rối loạn, cô không thể tin vào mắt mình.

Neia sẽ chết nếu nhận một đòn của hắn. Cô cô ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của CZ và nằm xuống.

CZ đứng ở tiền tuyến, và chiếc gậy đâm sầm xuống cô. Đòn tấn công gây chấn động lớn làm rung lắc cả tòa tháp nhưng cô nhẹ nhàng né tránh nó.

Sức mạnh của Vah Un rất phi thường. Vì hắn có thể vung một vũ khí cao bằng CZ bằng một tay. Gạch đá bị tan vỡ tan nơi nó đập xuống đất, và các vết nứt tỏa ra theo mọi hướng. Có cảm giác như tòa tháp đang run rẩy.

"Tch!"

Neia nới lỏng mũi tên.

Trong khi Vah Un bị khóa trong cận chiến với CZ, có một sự khác biệt rất lớn giữa kích thước cơ thể của họ. Nếu cô nhắm tới, cô có thể tấn công Vah Un mà không đánh trúng CZ.

Đúng như dự đoán, Vah Un biến thành sương mù để tránh mũi tên đang rít lên trong không khí.

"Vô ích! Vô ích! Ta đã nói mũi tên là vô ích với ta! Thật ngớ ngẩn - uwoooooh! "

Mặc dù kỹ năng bắn súng của CZ vượt trội hơn hẳn Neia, nhưng cô ấy không có kỹ năng chiến đấu cận chiến, vì vậy thật không may, đòn tấn công của cô ấy đã bị chặn bởi cái chùy của hắn.

Neia lùi lại và bắn lại một mũi tên khác.

Lần này, Neia nhắm vào bàn tay đang cầm chùy. Trong khi rất có khả năng vũ khí sẽ không rơi ngay cả khi nó chuyển sang sương mù, cô quyết định rằng cô phải thử xem, tuy nhiên khả năng đó rất nhỏ.

Cuối cùng thì

Cánh tay hình thành sương mù đã không ảnh hưởng đến chiếc gậy.

"Ngươi không định dừng lại sao? con người !?" Vah Un hướng tay về phía Neia. "[WaterSplash(Thủy đạn)]!"

Một quả bóng nước bay vụt đến Neia.

Một cái gì đó đánh vào vai phải của cô. Neia bị thổi bay một đoạn .Thứ gì đó đã đâm vào cô và rơi xuống đất.

Nó đau như thể cô bị một cái chùy đập vào người vậy. Cô ấy thậm chí có thể bị gãy xương.

Cô cố gắng di chuyển cánh tay phải của mình. Thật may mắn nó vẫn có thể di chuyển. Tuy nhiên, cơn đau từ vai lan ra toàn cơ thể cô. Cô chạm vào vai và thấy nó ướt. Trong khi cô sợ rằng đó là máu, ngay lập tức cô nhận ra rằng đó là nước.

"Hmph! Tặng ngươi ma pháp yếu đuối đó đấy! "

Vah Un vung cây chùy của mình khi nó trả lời câu trả lời của họ.

CZ lẩm bẩm một cách lặng lẽ với bản thân mình khi cô tránh được đòn tấn công đã gây sát thương cho Neia.

"... Tại sao là cô ấy? Tại sao tấn công một người thâm chí không thể gây được chút nguy hiểm nào cho ngươi? Thật không thể hiểu được. "

"Hah, đồ ngốc! Đó là hình phạt cho sự phiền phức "

"Vì nó có hiệu quả? Kỹ năng có giới hạn sử dụng? "

Khuôn mặt của Vah Un thay đổi. Nói cách khác, CZ đã đúng.

"Neia!"

"Hiểu rồi!"

Neia tháo mũi tên mà Vah Un tránh được bằng cách biến thành sương mù ra khỏi tường. Sau đó, cô lại bắn và mũi tên đâm vào Vah Un.

Khi Vah Un càu nhàu vì đau đớn, CZ nói.

"...Ta hiểu rồi. Ngươi chỉ có kích hoạt chống tấn công tầm xa bảy lần. Có phải ... mỗi ngày? hay giờ? ... Không quan trọng. Ngươi sẽ chết ở đây. "

Tên Vah Un không thể bắt kịp CZ vì cô sở hữu sự linh hoạt tuyệt vời. Nói cách khác, nếu điều này tiếp tục, nó sẽ là trận chiến một chiều và ...chết. Có lẽ tên Vah Un đã cảm nhận được điều này sẽ xảy ra. khuôn mặt nhăn nhó của hắn đã phản chiếu điều đó .

"Chết tiệt! [FogCloud(Mây mù)]! "

Một đám sương mù xuất hiện.

Đám sương mù này dày hơn thứ mà cô đã thấy trong Vương quốc phù thủy, và Neia thậm chí không thể xác định vị trí của mình. Trong khi cô không thể nhìn thấy CZ chiến đấu với tên Vah Un, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng súng ma thuật của CZ vang lên pew pew pew.

Điều đó là hiển nhiên nhỉ. (Neia nghĩ)

Ngay cả khi Vah Un gọi lên sương mù ở giữa hành lang, cô vẫn biết vị trí họ ở đâu nhờ tiếng vang. Tất cả những gì cô phải làm là tiếp tục tấn công. Neia làm theo hướng dẫn của CZ và bắn tên. Cô hơi lo lắng vì sợ bắn trúng CZ. Cô hướng cung lên cao; theo cách đó ngay cả khi cô bắn hụt, cô cũng sẽ không trúng CZ.

Mũi tên cô bắn đi bị đám sương mù nuốt chửng, và sau đó xuất hiên âm thanh của một cái gì đó găm trên tường. Có vẻ như cô ấy đã bắn hụt.

"Hắn đang di chuyển ra phía sau cô."

Khi CZ nói vậy, Neia nghĩ Eh?

Khi người ta xem xét kích thước của lối đi, Vah Un khổng lồ không thể đứng sau CZ và Neia mà không đụng vào họ. Tuy nhiên, trên đường tới đây, Neia đã nhận ra rằng CZ là một con quỷ đáng tin cậy. Mặc dù cô không tin tưởng CZ nhiều như cô tin tưởng vào Sorcerer King, người mà cô phục vụ.

Neia quay lại, và trong khi màn sương vẫn còn dày đến mức cô không thể nhìn thấy gì cả, cô vẫn còn một mũi tên khác.

Cũng giống như lần trước, cô nghe thấy âm thanh của một mũi tên đập vào bức tường phía xa.

"Ở đâu, Hắn ở đâu !?"

"..Mm. Cô đang đi đúng hướng. Hắn đang cố chạy ... xuống đây! "

Neia giật mình khi CZ nói bằng một giọng rất mạnh mẽ với cô.

"... Làm lại ... bắn toàn lực."

Một tiếng kyuuuuun xuyên qua màn sương và sau đó loạt tiếng dakka dakka dakka dakka dakka rợn người hơi xuống hành lang. Không giống như âm thanh pew pew từ trước, đây là một âm thanh tràn đầy sự tàn bạo.

"Gobooh ~," Có âm thanh của một người ho ra thứ gì đó, ngay sau đó là âm thanh của một vụ va chạm của một cơ thể khổng lồ xuống đất. Ngay lập tức, sương mù tan biến, và cô có thể thấy cơ thể của tên Vah Un nằm vật trên sàn.

Cơ thể của hắn đầy các lỗ, nhiều mảng thịt đã bị thổi bay. Có những dấu hiệu tương tự xung quanh các bức tường gần đó. Điều gì đã gây ra điều này?

Là một nhân vật được giao nhiệm vụ bảo vệ nơi này, nên nó đã khá mạnh. Trong thực tế, Neia một mình sẽ chẳng có tí cơ hội nào cả. Tuy nhiên, CZ ngay lập tức có thể giết chết một kẻ mạnh như vậy miễn là vũ khí của cô có thể sử dụng. Đó là sức mạnh của một hầu gái quỷ có cấp độ 150.

"Cái gì... là... không. Với ma thuật, cô có thể làm bất cứ điều gì, huh. "

Neia nắm chặt cái vai bị đau. Cô đã quên cơn đau trong sự phấn khích của trận chiến, nhưng bây giờ nó đã bắt trở nên tệ hơn.

"...Ổn chứ?"

"Mm. Nhưng có vẻ đau khi kéo cung. Tôi không nghĩ mình có thể nhắm tốt. "

"... Cô có thuốc hồi phục không?"

"Không, nhưng tôi có một món đồ hồi phục mà Đức vua đã cho tôi mượn."

Neia chỉ có thể sử dụng nó một lần trong trận chiến đó, nhưng giờ cô cảm thấy mình có thể sử dụng nó thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể lãng phí mana, bởi vì cô ấy có thể cần phải chữa lành CZ nếu tình hình bắt buộc.

"Đừng lo. Chúng ta chỉ cần giải cứu con tin và rút lui. "

"... Mm. Vậy thì hãy nhanh lên. "

Neia gật đầu và chạy với CZ. Vah Un, chắc chắn là một đối thủ đáng gờm, đã bị đánh bại.

Tất cả những gì còn lại là để giải cứu hoàng tử và quay trở lại cái thùng đựng thịt đó.

"...Đây."

"Vâng."

Sau khi tới nơi cao nhất, CZ và Neia trao đổi ngoại hình. Chỉ có một cánh cửa ở đây. Điều đó có nghĩa là nó chắc chắn là mục tiêu của họ.

Họ gật đầu với nhau, và sau đó đá vào cửa.

Từ lâu họ đã từ bỏ bất kỳ ý nghĩ nào về một cuộc xâm nhập bí mật. Xét cho cùng, họ vừa chiến đấu với Vah Un. Điều đó nói rằng, hai người họ nên đứng cách xa cánh cửa, trong trường hợp ai đó tấn công họ ngay khi nó mở ra.

Tuy nhiên, sự thận trọng của họ đã vô ích.Cả hai cùng nhảy vào phòng cùng một lúc. Neia nghiến răng chống lại cơn đau từ vai cô và đi bên trái, trong khi CZ đi sang phải, và cả hai đều để ý để hỗ trợ nhau.

Điều đầu tiên họ nhìn thấy là một chiếc giường lớn, có màn che. Có lẽ trang trí bằng ren của nó đã từng có màu trắng, nhưng có vẻ đã lâu rồi tấm màn không được giặt. Căn phòng cũng có một tủ quần áo đơn giản và đồ nội thất kích thước của con người như tủ và những thứ khác. Những mảnh đồ nội thất cao quý này cũ kỹ và hư hỏng và chúng trông như hàng hóa đã qua sử dụng.

Một cái liếc nhanh qua căn phòng không tiết lộ gì cả.

CZ nâng cằm lên để báo hiệu cho Neia, và Neia lặng lẽ đến gần tủ trước khi mở cửa. Tất nhiên, Neia mở nó ra từ bên ngoài và tránh ra khỏi trường hợp trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, trong khi CZ chỉ khẩu súng của khẩu súng ma thuật vào bên trong tủ.

"...Không phải ở đây."

Sau đó, hai người họ nhìn xuống giường.

Sau khi xác minh rằng không có gì bên dưới nó, họ đến gần giường.

Một phần của nó đã phồng lên.

Neia nhìn sang CZ trước khi gật đầu để cho cô hiểu, và rồi cô lật tấm chăn lên.

Có một cục thịt tím bóng loáng. Không, sẽ tốt hơn nếu nói đó là một con giòi khổng lồ. Nó dài khoảng 90 cm, và nó không có bàn tay, mà là đôi chân mập mạp.

CZ chĩa súng vào khẩu súng mà không do dự, và Neia vội vàng gọi cô.

"Chờ đợi! Đó là mục tiêu giải cứu của chúng ta, hoàng tử của Zern! "

"...Điều này?"

Đó là điều mà đặc phái viên Zern đã nói với Neia. Tuy nhiên, cô có thể hiểu được những nghi ngờ của CZ, bởi vì chính Neia đã "wat" khi đặc phái Zern đưa cho cô mô tả về hoàng tử Zern. ( wat ?)

Zern là một loài demihumans đặc biệt. Người trong hoàng tộc rất khác biệt với các cá nhân khác trong loài của họ. Thêm vào đó, họ cũng phải có hình thái lưỡng tính.

"Er, ngài có nghe thấy chúng tôi không, hoàng tử Zern-sama?"

"Mm. Nói. Có vẻ như các người không phải là đồ ăn của ta.

Giọng của anh ta nghe như một thiếu niên. Neia tò mò muốn biết giọng nói của anh ta đến từ đâu nên đã kiểm tra và cô ấy thấy miệng của anh ta đang mở và đóng lại.

"Đúng rồi. Chúng tôi đã được yêu cầu giải cứu ngài. Hãy bắt đầu bằng cách đưa ngài ra khỏi đây. "

Anh ta vẫn là một hoàng tử, ngay cả khi anh ấy trông như thế này, vì vậy cô ấy phải tuân thủ các quy tắc của nghi thức. Ngoài ra, cô sẽ cần sự giúp đỡ của tộc zern khi tìm kiếm Sorcerer King. Vì vậy, cô phải làm cho anh ta cảm thấy biết ơn, thay vì xúc phạm anh ta.

"Đó có phải là yêu cầu từ những người bạn cùng trứng của tôi không (đồng đội)? Ai đã yêu cầu cô làm điều này? "

"Đó là một Zern tên là Beebeebee. Ngài có biết anh ta không?"

"Cô nói Beebeebee? Ah, là anh ta, vậy? Hm ... Nhưng nếu tôi rời khỏi nơi này, Jaldabaoth ... sama sẽ tức giận. Điều này sẽ đặt người Zern và đặc biệt là nhà vua gặp nguy hiểm. "

"Trong khi tôi không chắc về chi tiết, có vẻ như nhà vua đã qua đời, vì vậy chúng tôi phải giải cứu ngài . Đó là lý do tại sao Zern đưa ra yêu cầu này của chúng tôi. "

"Cái gì!?"

Một người như Neia không thể đọc được những biểu hiện của hoàng tử Zern,cô không thể thấy bất cứ thứ gì ngoài một con giòi khổng lồ trước mặt. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn sâu sắc trong giọng nói của mình.

"Ồ, Cha thật sự... tôi hiểu rồi. Tên khốn đó Jaldabaoth... Trong trường hợp đó, cô có thể giúp chúng ta an toàn ra khỏi đây không? "

"Những người dưới quyền của ngài sẽ hướng dẫn chúng tôi, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi."

"Tôi hiểu... oh các anh hùng con người, những người đã đến đây để giúp tôi, tôi có một yêu cầu khá vô lý. cô có thể giả vờ rằng cô đã mang tôi ra bằng vũ lực trong khi tôi đã chống lại? "

Yêu cầu đó có lẽ chỉ trong trường hợp.

"Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ giả vờ như vậy. "

"Cảm ơn nhiều."

Hoàng tử ngẩng đầu lên. Trong khi nó trông giống như một con giòi đang ngẩng đầu lên, điều này có lẽ là cách loài của ông bày tỏ lòng biết ơn của họ.

Neia quấn hoàng tử lên trong những tấm chăn như một đứa bé, nếu anh ta còn là một đứa bé, anh ta sẽ sợ rơi nước mắt; cô đã trải qua điều đó hai lần rồi và đưa anh lên lưng cô.

Cô cột chặt tấm chăn quanh ngực, nên nó sẽ không nới lỏng ngay cả khi cô đang di nhanh.

Trọng lượng trên vai cô khiến Neia đau. Cô lau sạch mồ hôi trên trán và sử dụng ma thuật của vòng cổ.

Vết thương của cô chữa lành ngay lập tức. Bây giờ cô sẽ ổn nếu cô phải chạy với hoàng tử trên lưng.

"Ngài có cảm thấy ổn không? Nếu nó đau, xin hãy nói cho tôi ngay lập tức. "

"Không, tôi không thấy khó chịu... nhưng cô có mùi thơm ngon. Nó làm tôi đói. "

Nghe những lời nói đó từ vùng cổ cô, làm Neia rùng mình. "

"... Zerns ăn gì?"

CZ hỏi một câu hỏi mà Neia không muốn hỏi.

"Các chất lỏng quý giá trong cơ thể của các sinh vật sống, dù chúng sống hay chết."

"... Tôi sẽ tức giận nếu ngài làm bất cứ điều gì kỳ lạ với cơ thể của tôi."

"Không cần phải lo lắng. Tôi không đói đến mức độ sẽ làm một điều như vậy với các anh hùng đến cứu tôi. Mặc dù tôi đã không được phép rời khỏi ngay cả một lần kể từ ngày họ đưa tôi tới đây,và họ cũng cho tôi ăn rất ít. "

Nếu cô biết chính xác chúng là gì, có lẽ cô đã bỏ rơi anh ta như một đống gạch, vậy nên Neia nhanh chóng bịt tai lại. May mắn thay, CZ đã không yêu cầu thêm.

"...Được rồi, đi thôi."

"Đuợc."

"Xin hãy thực hiện đi."

Sau cuộc trao đổi ngắn gọn đó, ba người họ bắt đầu di chuyển. Không có thời gian để lãng phí khi trò chuyện nhàn rỗi trong một cuộc xâm nhập bí mật.

May mắn thay, họ đã xoay xở để trở về với lối thoát hiểm mà không có sự cố. Tuy nhiên đung lúc này CZ giơ tay lên để ngăn họ lại. ( dịch thùng thịt chán quá nên đổi thành lối thoát hiểm nha )

"... Có người bên trong."

"Tôi sẽ để chúng cho cô."

CZ chuẩn bị khẩu súng phép của mình và mở mạnh cánh cửa.

Rồi cô dừng lại. CZ nhìn lại.

"... Không chắc họ là ai. Zerns.nhiều người trong số họ "

Họ phải là đội ngũ hỗ trợ. Cụ thể, họ là những người Zern đã mang Neia và CZ đến đây.

Họ có lẽ đã đến trước vì Neia và CZ đã muộn hơn họ dự tính.

Sau khi bước vào phòng, năm Zern bên trong biến thành một. Cái nhìn của những heteromorphs với khuôn mặt không thể đọc được làm cùng một điều với nhau tạo ra một cảm giác sợ hãi cho Neia.

Neia cởi bộ khăn trải giường trên lưng để lộ hoàng tử Zern bên trong.

"Ohhh! Đó là Hoàng tử! "

Đó là Beebeebee. Neia sẽ không thể phân biệt họ nếu họ không nói. Tuy nhiên, nếu họ khác nhau như sự khác biệt của hoàng tử và họ, cô có thể thậm chí không thể biết được họ có phải là đồng đội của Zern hay không.

"Oh những người bạn của ta. Ta nghe cha ta đã qua đời. Ta biết rằng hắn ta, Jaldabaoth, không có ý định giữ lời. Nhưng chúng ta sẽ chạy trốn tới đâu sau khi phản bội Jaldabaoth? Hắn đã chinh phục vùng đất của chúng ta, và cài đặt những con quỷ đáng tin cậy của mình làm người cai trị của họ ... chúng ta sẽ tự sát bằng cách chọn nổi loạn à?"

"Kẻ đang cai trị chúng ta là một mối lo ngại. Đối với hắn, Zern không khác gì với vật nuôi. Boobeebee anh hùng của Zenr đối đầu với hắn khá trễ , nhưng có vẻ anh ấy đã bị hạ gục trong một nốt nhạc. "

"Gì! Boobeebee, cậu nói gì chứ !? "

Sự rùng mình của Hoàng tử nói với Neia rằng Zern chắc hẳn đã ở trong tình trạng khá nguy cấp.

"Khi mọi thứ kết thúc, liệu Zern có tìm được một nơi dưới sự cai trị của Jaldabaoth không? Chúng tôi đã xác định rằng câu trả lời là không. Hoàng tử của tôi, không có thời gian, chúng ta hãy lưu những lời này cho- "

"Đồ ngốc. Chúng ta có thể để câu hỏi đó cho đến sau khi chúng ta trốn thoát không? Đây là bước ngoặt. Một khi chúng ta vượt qua nó, chúng ta phải theo đuổi con đường chúng ta chọn đến tận cùng. Bây giờ là lần duy nhất chúng ta có thể quay lại. Nói cho tôi biết, một khi chúng ta quay trở lại tổ của mình, một khi chúng ta quay trở lại ngọn đồi của chúng ta, ngài dự định sẽ sống như thế nào? "

"Cái đó... vùng đất đó rộng lớn. Chắc chắn sẽ có một nơi chúng ta có thể trốn. "

"Ngài nghĩ vậy ư? ngài có dự định để các loài trên mặt đất phá hủy cho cơ hội này trong thoáng chốc, ngài đang do dự? Hãy cho tôi một giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn. "

"Trong trường hợp đó, không phải ai cũng đang phục vụ cho Jaldabaoth, chúng ta có thể tạo thành một kháng chiến..."

"Đồ ngốc. Điều đó sẽ chỉ mời sự hủy diệt từ Jaldabaoth. Một đàn kiến thu hút sự chú ý nhiều hơn một con kiến duy nhất. "

Beebeebee im lặng khi hoàng tử gạt bỏ từng đề xuất. Sẽ rất tệ nếu chuyện này tiếp diễn. Neia và những người khác đã tiến hành hoạt động nguy hiểm này đến giai đoạn này. Nếu hoàng tử bây giờ đã đi, "Chúng ta không thể làm điều đó sau mọi chuyện", những nỗ lực của họ sẽ bị lãng phí.

Đó là sau đó Neia đã đưa ra một điều gì đó để xoa dịu những lo lắng của hoàng tử.

"Ah, trong trường hợp đó, tại sao các không Zern đi đến Vương quốc Phù thủy?"

"Vương quốc phù thủy? Đó là gì?"

Đó không chỉ là Zerns, mà cả CZ, người đã nhìn cô.

"Vâng. Đây là quốc gia nơi Momon cư trú. Anh ta là người anh hùng đã từng đánh bại Jaldabaoth ở Vương quốc. "

Neia cảm nhận được những Zern đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không biết ý nghĩa về ngoại hình của họ. Làm thế nào con người có thể hiểu được biểu hiện của Zern?

"Có phải những gì cô nói là sự thật?"

Câu nói duy nhất đó đủ để Neia hiểu tại sao những người Zern giữ im lặng. Họ nghi ngờ sự thật về những lời của Neia. Nhưng đó chỉ là mong đợi. Người giỏi hơn biết sức mạnh của Jaldabaoth, càng khó tin rằng bất cứ ai cũng có thể đánh bại anh ta.

"Ý tôi là mọi thứ... Tôi đã biết được điều này thông qua các kênh đáng tin cậy. Thật ra, CZ-san? "

"...Cô ấy đúng. Neia nói sự thật. "

"Ngoài ra" đây là phần quan trọng. Neia cảm thấy hỗn loạn trong nội tâm. "Nếu các bạn đi đến Vương quốc Phù thủy như thế này, tôi chắc chắn họ sẽ chấp nhận bạn là người tị nạn.

"Người tị nạn, cô nói sao ..."

Có sự cay đắng trong giọng của hoàng tử.

"Nhưng nếu các anh có thể cung cấp thông tin về vị vua pháp thuật của Vương quốc Soccerer, tôi chắc chắn rằng các anh sẽ không xem nhẹ khi các anh đến đó."

"Đợi đã, đợi đã nào. Tại sao họ lại vui khi được nghe về Vua của mình? "

"À, vâng. Ngay bây giờ... ah... Vị trí của Vị Vua pháp thuật hiện nay không rõ... "

"Đó không phải là rất xấu sao? Trong trường hợp xấu nhất, ông ta thậm chí có thể chết, điều đó có đúng không? "

"Xin chờ một chút. Đức vua không thể chết. Có bằng chứng cụ thể, và chúng tôi đang xác minh nó ngay bây giờ. "

Neia nói với họ về cách mà Sorcerer King có thể đã rơi xuống những ngọn đồi, nơi mà các Demihumans đã sống, nên cô muốn sử dụng sức mạnh của mình để tìm kiếm ông ấy. Hoàng tử im lặng. Sẽ không thuyết phục được, Neia nghĩ, nhưng vì cô đã làm xong, cô không thể nói gì hơn. Quyết định nằm trong tay họ.

Ngoài ra, ngay cả khi họ không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp trực tiếp nào, họ cũng phải có khả năng cung cấp kiến thức ít nhất, như họ đã hứa.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 3: Phần 5

"Ta hiểu, nếu chúng ta cho họ biết tin tức của Vua pháp thuật, liệu họ có chấp nhận những người như chúng ta, những Demihuman? Đất nước của Vua Pháp Thuật cũng là đất nước của con người đúng không?"

"Không, cũng không hẳn, Đất nước của Vua Pháp Thuật được cai trị và bảo vệ bởi những Undead."

"Undead sao?"

Cả hoàng tử và những tên lính Zern đồng thanh lên tiếng.

"Cô định kêu bọn ta đi đến nơi kinh khủng như thế à"?

Mọi chủng tộc đều căm thù undead đến tận xương tủy. Ngay cả Neia cũng từng như thế trước khi hiểu rõ bản chất "con người"của Vua Pháp Thuật . Neia hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của những người ở đây vì trước kia cô cũng từng như thế.

"Xin hãy nghe tôi nói. Đúng là vương quốc Sorcerer dưới sự cai trị của Undead, nhưng người cai trị vĩ đại ở đó vô cùng cởi mở và cao quý. Tôi đã từng chứng kiến tận mắt con người và Demihuman ở nơi đó cùng nhau chung sống hòa bình."

"Cô có nói quá không, tôi không tin con người và Demihuman có thể..."

"Đủ rồi. Im lặng. Xin hãy thứ lỗi, Neia. Xin hãy rộng lòng bỏ qua cho sự thiếu hiểu biết của bọn chúng. Có thật là Ngài ấy có vĩ đại như những gì cô vừa nói không?"

"Tôi có thể lấy mạng mình ra đảm bảo"

Neia đặt tay trước ngực và trả lời.

"Dù ta không thể hiểu được tâm can của tất cả mọi người, nhưng đối với Neia ta hoàn toàn hiểu rõ con người cô, một người dũng cảm sẵn sàng từ bỏ mạng sống, không ngại hiểm nguy để thực hiện một cuộc giải cứu táo bạo với một niềm tin bất dịch. Tuy ta không tin Vua Pháp Thuật , nhưng ta không thể không tin cô. Hãy chuyển lời này đến Vua Pháp Thuật giúp ta."

"Oh"những cận vệ Zern hét trong niềm vui sướng.

"Có vẻ chúng ta đã có được quyết định cuối cùng".

"Tôi mong ngài sẽ đến được vương quốc Sorcerer an toàn, thưa hoàng tử. Xin ngài hãy nhanh lên. Thật không may là tôi có một tin cực kì xấu đó là một trong những con quỷ của Jadabaoth sẽ sớm đến đây. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu hắn tìm được chúng ta. Được rồi, khẩn trương lên nào , mọi người."

Zern là một loài sinh vật đơn tính, đa phần là con cái. Những con đực thường là vua hoặc hậu duệ của chúng. Cũng có một vài trường hợp ghi nhận con cái có thể chuyển đổi giới tính(!!!) nhưng việc những con đực bị giết do nguyên nhân khách quan hay chủ quan cũng có thể đưa loài này đến gần ngưỡng diệt vong.

Chính vì lẽ đó, hoàng tử cần phải chạy trốn đến một nơi an toàn tuyệt đối như vương quốc Sorcerer. Đó chính là lí do họ có cuộc thảo luận trước đó.

"Con quỷ dưới trướng của Jadabaoth? Hắn đang trên đường đến đây sao?"

Có một từ trong câu nói khiến cô chú ý

"Ngài đã từng nghe qua việc này chưa? Hắn ta có 3 con quỷ dưới trướng mình và một trong số chúng đang đến nơi này"

"Chúng ta cần đánh bại chúng ngay tại đây"

Nghe những lời của CZ nói, hoàng tử người mà nãy giờ như từ trên trời rơi xuống giờ mới hiểu ra

"Cô có điên không? Có thể hai người rất mạnh vì đã có thể cứu được tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể đánh bại được hắn ta"

Từ "mạnh"chỉ có thể đúng với CZ, nhưng Neia không có bất cứ cơ hội nào để nói rõ chuyện này

"Tôi nghe mọi người nói rằng hắn ta di chuyển giữa các thành phố, thế nên hắn ta đến đây là cơ hội của chúng ta, nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác"

"Đúng vậy"

"Hoàng tử điện hạ"

"Hãy bình tĩnh và thử nghĩ lại xem. Nếu chúng ta giết được hắn thì Jadabaoth sẽ mất đi một cánh tay đắc lực. Mạng lưới truyền tin của hắn sẽ hỗn loạn, thế nên hắn rất khó thể tìm ra chúng ta"

"Thế các ngươi có đối sách nào để tiêu diệt hắn không?".

"Tôi cũng không chắc, nhưng đây là cơ hội duy nhất."

"Vậy thì không nên bỏ qua nó. Chúng tôi biết hai vị có thể tiêu diệt Vah Un" Vị hoàng tử nói. Ông ta đã khá sốc khi nhìn thấy xác chết của một Demihuman trên đường trở về. "Nghe này, mọi người, từ giờ chúng ta sẽ hợp sức để giúp hai người bạn này tiêu diệt con quỷ dưới trướng của Jadabaoth"

"Tuân lệnh"

"Hai con người, sáu người chúng ta. Vài ngày trước đây, tám người vẫn là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà giờ đây chúng ta lại cùng chiến tuyến, cùng nhau hợp tác tiêu diệt kẻ thù. Tựa như bản hùng ca Sagas."(Chắc là thằng hoàng tử nó hát)

"Eh". Neia kiểm tra lại số lượng Zern hiện tại. Sau khi xác nhận mình không bỏ sót bất kỳ ai, cô lên tiếng.

"Xin hãy đợi đã hoàng tử, Ngài không cần phải tham gia kế hoạch này vì nó quá nguy hiểm. Dù sao , tôi đến đây là để bảo vệ ngài. Hơn nữa, ngài có kỹ năng chiến đấu không?"

Tuy nhiên với một người muốn giải thích ý định của mình, ông nhận thấy mình không khác gì một con giòi khổng lồ không hơn không kém đang bò trên mặt đất. Thành thật mà nói, sẽ ít rắc rối hơn nếu ông chịu ngoan ngoãn nghe lời và để họ bảo vệ như là một VIP.

"Ta hiểu rồi, Thật ra thì nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành từ lúc các người giải cứu ta thành công".

"Ta biết ta khá yếu trong cận chiến, nhưng với sự giúp đỡ của ta, cơ hội đễ đánh bại tay sai của Jadabaoth sẽ tăng lên rất nhiều. Không, có lẽ nên nói là nếu không có sự giúp đỡ của ta, sẽ rất thiệt hại để các bạn có thể đánh bại hắn ta, ngay cả khi các bạn là những người hùng đánh bại Vah Un."

CZ là người duy nhất đánh bại Vah Un. Neia chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Dù vậy hoàng tử vẫn xem cô như là một người hùng , điều này khiến cô thật sự xấu hổ.

"Vậy ý ngài là chúng ta sẽ chiến thắng nếu tộc Zern của ngài chịu giúp bọn ta một tay?"

Vị hoàng tử tạo ra một âm thanh kì lạ

"Không không, những người hùng của ta, ý của ta không phải thế. Ta có thể thi triển những pháp thuật hệ Thánh bậc bốn"

"Bậc bốn sao?"

Neia vô cùng kinh ngạc. Ma thuật bậc bốn là cấp độ mà chỉ có thiên tài sau khi trải qua quá trình luyện tập gian khổ mới có thể đạt được. Ở Thánh quốc, chỉ có hai người đạt đến trình độ thần thánh đó là linh mục cao cấp Kelart Custodio và Nữ hoàng thánh quốc Calca Bessarez.

Neia liếc mắt nhìn CZ và nghĩ rằng CZ cũng ngạc nhiên giống cô. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Neia, gương mặt của CZ vẫn vô cảm như từ trước đến giờ. Điều này cũng dễ hiểu vì với một con quỷ cấp 150 như cô thì điều này chả là gì, thậm chí chẳng có gì đủ sức làm cho cô ta ngạc nhiên .

"AH, ah tất cả các thành viên tộc Zern đều mạnh như thế sao?"

Vị hoàng tử lại phát ra một âm thanh kì lạ khác

"Ta là một ngoại lệ"

"Dĩ nhiên rồi. Bởi vì đó là hoàng tử."

Sau khi nghe giọng điệu đầy kiêu hãnh của Zerns, Neia trầm ngâm. "Tôi hiểu rồi" và cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"Đúng vậy, dòng máu hoàng tộc luôn mạnh mẽ hơn các thường dân. Hoàng tộc có đẳng cấp hoàn toàn khác so với dân thường."

"Nói là như vậy nhưng thật ra ta cũng có một điểm yếu , tốc độ tấn công của ta rất chậm."

Đúng là như vậy thật, Neia nghĩ thầm. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết rồi.

"Nếu ta bị tấn công, ta không có bất kỳ cơ hội nào phản ứng lại. "Các người có gặp rắc rối vì đem ta theo không? Ta có thể dùng ma pháp để ra tín hiệu."

"Tôi hiểu, tôi hiểu những gì ngài định làm. Tuy nhiên, Zern, nói thế nào nhỉ? Tôi có thể mang vệ binh hoàng gia của ngài thay vì ngài được không?"

"Không giống như hoàng tử, bọn tôi chuyên về cận chiến. Nếu tôi không lầm thì hai người chuyên đánh tầm xa?"

"Ý kiến hay, sẽ tốt hơn nếu CZ hoặc tôi mang anh theo, mà khoan... Tốt nhất chúng ta nên để chuyện này qua một bên. Sẽ rất tệ nếu chúng ta mang hoàng tử theo và để ngài mất mạng"

"Neia, cho hoàng tử theo là chuyện cần thiết, đó là lí do ông ta đề nghị theo giúp chúng ta."

"Fufufu. Đó là phương án tốt nhất. Mà nghe tôi nói này: "Có ai biết gì về con quỷ xấu xí tự lấy đầu mình làm vật trang trí không"?"

"Cũng có nhiều con quỷ tương tự như thế như Silk Hats, Crowns, Cirlets và Corrolas chẳng hạn"

CZ dùng những ngón tay đếm tên các loài quỷ.

"Tôi tin rằng tên quỷ sai ấy có thể là một trong số chúng, nhưng nếu chúng ta chẳng mai gặp một con Silk Hat chúng ta phải bỏ chạy ngay lập tức, ngay cả tôi cũng không chắc có thể đánh bại con quỷ đó"

"Cô đã từng đấu với một trong số chúng rồi à?"

Neia ngạc nhiên, nhưng gần như ngay lập tức chuyển sang tức giận. Khi cô ta gặp CZ lần đầu, cô ta nói không hề biết gì nhiều về chúng, vậy mà...

"Cô nói thật đúng không?"

Đó là vì nếu cô ta cố ý giấu giếm những thông tin về quân đội của Jadabaoth với Thánh quốc thì điều đó có nghĩa là cô ta chưa bao giờ chịu sự khống chế của Vua Pháp Thuật . Việc đó cũng đồng nghĩa với sự tồn tại của CZ chẳng có ý nghĩa gì trong việc chứng minh Vua Pháp Thuật vẫn an toàn.

"Tôi đã tin cô nhưng không ngờ là cô đã nói dối tôi ngay từ khi bắt đầu"

Bị cảm xúc chi phối, Neia bóp chặt vai CZ. Cô sử dụng rất nhiều sức nhưng chẳng có vẻ gì ảnh hưởng đến CZ. Không phải vì CZ không có cảm xúc mà là do Neia quá yếu, nhiêu đó sức mạnh chẳng là gì so với cô.

Niềm hối tiếc và nỗi oán giận khiến Neia đau lòng tột độ. Cô từng nghĩ rằng cô có một mối liên kết đặc biệt với CZ nhưng hóa ra chỉ là do cô tưởng tượng. Nó giống như là một trò hề. Thật mỉa mai, Neia không thể tự trách móc mình.

Mặt CZ trở nên rỗng tuếch hơn bao giờ hết. Dù thế, vẫn có một sự thay đổi mà chỉ có đôi mắt tinh tế của Neia mới có thẩ nhận ra.

Đó có thể là đau khổ, suy ngẫm hay đơn giản chỉ là hối hận

"Tôi xin lỗi"

CZ thốt ra những lời nói đó sau một hồi lâu. Nó không đủ tiêu chuẩn để được xem như là một lời xin lỗi. Trên thực tế, trông nó như là một ngọn lửa dùng để đốt cháy nỗi oán giận của Neia. Nhưng ngay lúc này, CZ trông có vẻ bất lực, điều này giúp Neia lấy lại chút bình tĩnh.

CZ thận trọng, giống như cô đang làm một việc gì đó mà cô chưa bao giờ thử, CZ tiếp tục giữ im lặng.

"Nếu cô và những người khác biết được con quỷ sai này mạnh đến mức nào thì cô và họ có lẽ là đã từ bỏ thực hiện chiến dịch này. Nhưng vì lợi ích của Ainz-sama, chúng ta nhất định phải thắng trận này. Đó là lí do tại sao tôi đã không nói ra thật."

"Từng lời nói của cô đều được cân nhắc cẩn thận trước khi thốt ra. Nghe có vẻ đau đớn nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Ngoài ra, những từ ngữ đó còn chứa đựng cả sự trung thành, đức tin bất diệt đối với Đấng tối cao."

Neia không biết làm cách nào để nhận ra những lời dối trá của cô ta. Không nói đến việc cô ta là một con quỷ, mà không, thậm chí cô ta không phải là một con quỷ, Neia cũng không thể nào biết được một cô gái với khuôn mặt vô cảm như cô ta đang nói thật hay đang nói dối.

Tuy nhiên, nếu cô ta đang cung cấp thông tin cho Jadabaoth như là một gián điệp, hay cố gắng tiêu diệt Thánh quốc từ bên trong, thì những việc làm của cô ta từ đầu đến giờ không phù hợp với động cơ đó. Cô ta phải hành động hợp lí hơn.

Hơn bất cứ ai, Neia thực sự muốn tin CZ. Một phần là bởi vì sự tồn tại của cô ấy là một tín hiệu tốt chứng minh Bệ hạ vẫn an toàn, một phần là bởi vì mối quan hệ thần bí giữa cô và CZ, một mối quan hệ mà không ai có thể thay thế được.

"Được rồi, tôi tin cô. Nhưng làm ơn đừng nhìn tôi nữa. Vì Bệ hạ tôi sẵn sàng hy sinh"

CZ thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán, cô không thể nào là gián điệp được. Đó là bởi vì cô hoàn toàn không phù hợp cho nhiệm vụ đó. Khi nghĩ như thế, neia nở một nụ cười tự nhiên không hề gượng gạo.

"Được rồi, được rồi, chúng ta có thể trở lại chủ đề lúc nãy không? Nếu cô biết về hắn ta nhiều như thế thì ắt hẳn cô cũng biết một vài khả năng của con quỷ đó đúng không? Làm ơn cho chúng tôi biết."

"Những con quỷ này có cùng khả năng, bọn chúng cũng không mạnh lắm khi ở dạng cơ bản. Tuy nhiên, sẽ khá rắc rối nếu chúng được chỉ huy( dùng đầu làm trang bị) bởi những sinh vật thông minh hơn chúng, đặc biệt là những magic casters"

Theo những lời của CZ, những con quỷ thuộc loài này có khả năng sử dụng cả kĩ năng và mana của những cái đầu mà chúng trang bị. Loài Silk Hats có thể sử dụng cả 4 đầu cùng một lúc để tấn công, trong khi đó loài Crowns, Cirlets và corrolas lần lượt là 3,hai và 1. Chúng sẽ nguy hiểm hơn nếu chúng có thể khống chế những cái đầu của những magic caster ấy hoàn toàn.

Dù loài Corrolas được trang bị những cái đầu mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng chẳng có gì đáng ngại, cùng lắm thì chúng chỉ có thể sử dụng ma thuật bậc 3. Nhưng loài Silk Hats thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, chúng có thể dùng cả ma thuật bậc 10.

"Chờ đã"

"Khoan đã"

Cả Neia và hoàng tử đều ngắt ngang lời của CZ.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, tuy Neia không thể đọc được suy nghĩ của hoàng tử nhưng cô chắc rằng hoàng tử cũng đang nghĩ giống cô.

"Cô nói trước đi"

"Er, cô nói là ma thuật bậc 10 đúng không, không phải ma pháp bậc 5 là cao nhất sao?"

Đó là những lời mà hoàng tử định nói, CZ gật đầu như thể đang nói "Haaha, Tôi nên nói thế nào nhỉ ?"

"Ma thuật bậc 10 là ma thuật cao nhất trong hệ thống ma pháp. "Meteor"(Mưa sao băng) là một ma pháp bậc 10 mà tên Jadabaoth đã từng sử dụng trong lần đầu hắn tiến đánh Thánh quốc"

"Thế, thế thì chúng ta phải làm gì để đánh bại hắn? Không thể nào làm được chuyện đó. Mà khoan đừng nói với tôi là Bệ hạ, bệ hạ cũng có thể...?"

Neia sốc đến nỗi không nói nên lời, hoàng tử cũng rùng mình vì sốc.

"Ma pháp bậc 10 sao? Không, không thể nào, đúng không? Nó không thể nào có thật được?Ma pháp bậc 10... Có lẽ nào...Tôi đã từng rất tự hào với ma thuật bậc 4 của mình"

Không, tầng thứ 4 đã rất mạnh rồi. Ông ta tự biện minh cho chính mình. Rất ít magic casters có thể đạt được đến trình độ đó.

"CZ, tôi muốn kiểm tra vài thứ, nhưng có thật là Bệ hạ có thể sử dụng ma pháp bậc 10 không?"

"Điều đó là hiển nhiên".

"Sao các người thích nói về chuyện này thế?"CZ nói với giọng đầy ẩn ý. Cô đảo mắt nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên Neia nhận thấy CZ biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng.

Hoàng tử cũng là magic caster, cũng đang rùng mình vì cú sốc quá lớn.

"Hả, hả, vậy vua của vùng đất mà chúng ta định tị nạn là một Undead mạnh mẽ đến thế sao? Ông ấy có thể thông thạo ma thuật bậc 10 có nghĩa là ông ta mạnh gấp đôi tôi sao?"

"Haiz,"CZ thở dài. "Bệ hạ"

"Hở?"

"Gọi ngài ấy là bệ hạ"

"À, Vâng, vâng, bệ hạ thật sự rất mạnh."

Khi bình tâm nghĩ lại, CZ cảm thấy khá ngượng ngùng khi nói thế với hoàng tử của một chủng tộc, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Neia hoàn toàn chấp nhận những lời nói của CZ.

"Thật sự mà nói, hoàng tử- Sama, bệ hạ thực sự rất mạnh"

"À, vâng, vâng, thực sự là thế"

"Hoàng tử, nếu ông tìm thấy một người nào đó mạnh mẽ, nghĩa là Ngài đã mắc nợ ông"

"Cô, cô nói hoàn toàn đúng. Chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất sớm nhất có thể để tìm kiếm Bệ hạ trên đồi Abilon, với sự hỗ trợ tối đa."

Neia siết chặt tay trong sự phấn khích.

"Cảm ơn rất nhiều, hoàng tử -sama. Này CZ, cô có thể tiếp tục chủ đề lúc nãy không?"

"Về chuyện sức mạnh của Ainz-sama à?"

"Chúng ta đang nói về tên tay sai của Jadabaoth? Nhưng tôi cũng muốn biết thêm về Vua Pháp Thuật , cô có thể nói cho chúng ta biết thêm về Vua Pháp Thuật khi chúng ta trở về không?"

"Những con quỷ nhiều đầu được trang bị đầu của magic caster có thể sử dụng tất cả những cái đầu của chúng để tấn công và thậm chí có thể thi triển nhiều phép thuật cùng lúc, tuy nhiên việc này đòi hỏi cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Đầu tiên, mỗi cái đầu chỉ có thể thi triển hai phép thuật cùng lúc. Ngoài ra có một giới hạn số phép thuật có thể thi triển cùng lúc. Ví dụ, Loài Silk Hats chỉ có thể sử dụng ma thuật bậc 15 là tối đa trong cùng một thời điểm."

"Bậc 15 sao? Ma thuật có tận 15 tầng cơ à?"

"Không phải, không cao đến mức đó đâu. Nghĩa là tất cả các tầng phép thuật cộng lại với nhau có thể lên đến 15"

Hoàng tử quằn quại trong lời giải thích của CZ

Thực tế mà nói, Neia có thể phỏng đoán một chút về cảm xúc của hoàng tử thông qua cử chỉ sợ hãi của ông.

"Nói tiếp đi, điều quan trọng là con quỷ đó có thể trang bị bao nhiêu đầu cùng lúc?"

"Hai, một đầu của bán nhân và một đầu của nhân loại."

Neia cảm thấy chuyện này thật tồi tệ. Jadabaoth có thể khôi phục nhân dạng sau khi chiến đấu xong. Phần trên cơ thể của hắn không hề bị mất?

"Nó khá giống đầu của nhân tộc, đúng không hoàng tử-sama?"

"Thật không may, ta không thể biết điểm khác nhau về các phần trên cơ thể giữa các chủng tộc khác và chủng tộc của ta. À, ta có biết một ít về cái đầu ấy. Nó đã từng thuộc về Nữ hoàng của Pandecks, được biết như là Grand Mother (không phải bà ngoại đâu nha, mình sẽ tạm dịch là gấu mẹ vĩ đại J, nhưng mình tạm thấy để nguyên bản tốt hơn)

Neia muốn biết thêm về Pandecks và Grand Mother, nhưng còn có nhiều thứ quan trọng neia cần phải biết.

"Tôi muốn biết hơn về tên có đầu giống nhân loại, tóc của hắn màu gì?"

"Tóc hả?, ý cô là lông trên đầu của nó? Nó có màu đen nhạt."

"Đen sao? Vậy là cái đầu đó không phải là của công dân Thánh quốc rồi."

Neia thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trong một khoảnh khắc cô tự hỏi cái đầu đó có phải là của nữ hoàng Thánh quốc hay không. Rất may dự đoán của cô không phải là sự thật. Đồng thời, nhận ra rằng đây có thể là gợi ý cho một câu đố khác.

Cô từng nghe rằng người miền Nam thường có tóc màu đen. Không lẽ, jadabaoth đến từ miền Nam. Không lẽ là thế. Neia nghĩ.

Đối với Thánh quốc, miền Nam không phải là vùng đất được con người cai trị. Số lượng nhân loại sống tại đây ít hơn 50% tổng cơ cấu dân số, và nhiều trong số đó mang dòng máu lai, và con số đó đang tiếp tục tăng lên.Theo những gì Neia biết, chỉ có Đế quốc, Thánh quốc, Vương quốc và được cai trị bởi hoàng tộc. Còn liên minh các thành phố dân chủ thì không có gia đình hoàng gia.

Vì vậy, đó là lí do cho việc không có tin tức nào chứng minh Jadabaoth đã từng di đến các quốc gia của nhân loại.

"Hiển nhiên là những con quỷ nhiều đầu không thể nào sử dụng khả năng của những cái đầu không thuộc về những magic caster. Chúng không thể nhận được khả năng của một chiến binh bằng cách trang bị đầu của chiến binh đó. Đó là bởi vì những con quỷ khác có những khả năng đó."

"Trong trường hợp đó, đầu của Demihuman, hoàng tử-sama, ông có thể cho chúng tôi biết một chút thông tin về Grand Mother không?"

"Được thôi, Đó là lí do ta muốn đồng hành cùng mọi người. Pandecks là một chủng tộc chuyên ăn rêu, và họ trông giống bọn ta"

"Nói cách khác, họ trông giống như những con giòi"

Neia rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh những con quỷ trang trí bản thân chúng bằng đầu những con giòi.

"Có phải Grand Mother đó cũng là một magic caster hệ thánh không?"

"Đúng vậy. Ta sử dụng nguyên tố Âm của ngũ hành, trong khi bà ta thì ngược lại, bà ta sử dụng nguyên tố Dương. Âm và Dương là hai cực đối lập, thế nên phép thuộc hai cực này có thể bài trừ lẫn nhau."

"Tôi hiểu rồi", CZ gật đầu, "Hãy để ông ấy đi cùng chúng ta để tăng thêm cơ hội chiến thắng"

"Ta rất vui vì cô hiểu ý ta. Cá nhân ta, ta cảm thấy rất buồn vì con quỷ đó dùng đầu của Grand Mother. Sau tất cả thì bà ta vẫn là tình yêu đầu của ta"

"Hoàng tử"

"Ngài đang nói gì vậy, làm sao ngài có thể yêu một người phụ nữ thuộc chủng tộc khác"

"À,Đó là lúc ta còn trẻ trâu thôi! Giờ thì hết rồi"

Mặc dù nghe trông có vẻ là một chủ đề ngọt ngào nhưng liên tưởng đến tình yêu của những con giòi làm Neia phát tởm.

"Trong, trong trường hợp đó, giả sử kẻ thù là một Circlet có thể trang bị hai cái đầu thì nó có thể thi triển bao nhiêu pháp thuật cùng lúc?"

"Tối đa là bậc 6. Hiển nhiên là chúng cũng có thể thi triển đến bậc 10( cộng các tầng cùng lúc)."

"Thế nếu tôi sử dụng ma thuật bậc 4, thì hắn chỉ có thể sử dụng ma pháp bậc hai. Tất nhiên đó là cách đơn giản nhất để vô hiệu hóa hắn. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa"

Tiếp theo chúng ta cần biết thêm thông tin về cái đầu nhân tộc mà tên ấy sở hữu. Chúng ta biết quá ít thông tin về nó, Neia còn cô thì sao?"

"Tôi xin lỗi. Rất tiếc là tôi không biết gì về về nó. Đến giờ tôi vẫn còn khá ngạc nhiên. Tôi nghĩ là chỉ có mình cô mới có thể đánh bại được hắn,CZ. Vì cô là CZ mà ".

"Ainz-sama từng nói rằng thu thập thông tin trước trận chiến là việc hết sức quan trọng"

"Không hổ danh là Bệ hạ. Một câu nói đầy tính triết lí, một ý tưởng trên cả tuyệt vời".

"Nghe Neia nói những lời như vậy, CZ chìa tay ra và Neia lập tức bắt lấy, hai người bắt tay nhau.

"Giỏi lắm cô gái, nếu cô có thể làm tốt hơn thì tôi sẽ thưởng cho cô thêm miếng dán nữa. Lần này có lẽ nên là một cái lông nhỉ."

"Miếng dán á? Thôi tôi có một cái rồi, không cần thêm đâu. Cô kiếm người nào khác đi."

"Hừm. Cô là người đầu tiên không thích mấy miếng dán của tôi đấy."

"Ể?"

Neia ngạc nhiên kêu lên nghi nghe CZ nói cô là người đầu tiên. Sau đó, cô ngay lập tức nhận ra rằng có lẽ CZ là quỷ nên không thích tiếp xúc với loài người, hiển nhiên cô là một lệ. Không, cũng không hẳn, cũng có thể là những người khác khinh thường cô nhưng không hề dám nói ra vì trong thâm tâm họ cô là một con quỷ. Tuy Neia muốn chọc ghẹo CZ vì chuyện này nhưng cô không thể. Cô không thể phá hỏng niềm vui của một "người"mà người đó giống như cô, đều trung thành tuyệt đối với đấng tối cao vĩ đại. Vì thế, cô chỉ có thể để nó trôi qua như một con gió với một nụ cười cay đắng trên môi.

"Thật lòng mà nói, loài người không có lông giống tộc Zern bọn ta, thế nên họ mới cần xây nhà để ở. Thế thì sao họ không đào hang giống chúng ta nhỉ?"

"Hoàng tử ngài lạc đề rồi đấy! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, chúng ta cần lên kế hoạch ứng phó trước khi những tên đó tấn công thành phố này."

"hmm. Nói tóm lại là hoàng tử sẽ đi cùng với chúng ta"

Không ai lên tiếng phản đối. Hay nói khác hơn, Neia là người duy nhất lên tiếng.

"Nói về chiến thuật, bọn tôi sẽ lo phần tiền tuyến, nhưng chúng ta phải làm gì nếu có những tên hộ vệ chặn chúng tôi? Để cho những tên kháng ma pháp di chuyển sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi sẽ tham gia đánh cận chiến"

Không một ai hỏi rằng liệu cô có làm được hay không. Dù sao thì cô cũng là một trong những người có thể đánh bại hộ vệ Vah Un. Dù sự thật rằng chỉ có mình CZ giết Vah Un hoặc là do ai đó đã nói thế. Không ai nghi ngờ khả năng của CZ cả

"Ổn rồi. Chúng ta đi thôi. Trước khi tiếp cận tên quỷ sai, chúng ta sẽ trốn trong các thùng hàng. Nếu các ngươi nói rằng các ngươi mang thức ăn đến cho hắn theo đơn hàng mà hắn đã đặt thì cơ hội để đến gần hắn sẽ cao hơn."

Bằng cách dùng từ "chúng ta"hoàng tử ngụ ý rằng bao gồm mình trong đó. Họ bao gồm hoàng tử, Neia và CZ. Miễn là 3 chúng ta không bị phát hiện thì họ vẫn có thể qua mặt được hắn, hắn không thể biết rằng Zern đã phản bội. Đây là chiến thuật hiểu quả nhất lúc này.

Đây là lần thứ hai Neia và CZ phải trốn trong chiếc thùng này. Họ đã từng dùng nó để đột nhập vào thành phố trước đây.

"CZ-san. Chúng ta may mắn thật nhỉ"

CZ thò đầu ra khỏi thùng.

"May mắn chỗ nào ?"

"Nhìn xem. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Nhờ sự phản bội của Zerns, chúng ta có thể cứu được hoàng tử và thậm chí là giờ tên tay sai của Jadabaoth cũng đang ở đây. Nếu chúng ta có thể đánh bại được hắn thì chúng ta thành công hơn cả mong đợi. Bằng cách này, không ai có thể nói xấu chúng ta nữa. Chúng ta cũng có thể dễ dàng lập một team để tìm Bệ hạ."

"Đó chỉ là trùng hợp thôi."

Neia bị những lời nói phũ phàng của CZ dập tắt.

"EH? Ah cũng đâu có gì sai đâu nhỉ?À thì ý tôi là chúng ta may mắn vì đó là một sự trùng hợp, và cũng vì Bệ hạ đã cho cô trở thành người phụ nữ của ngài ấy, nên theo nghĩa đó, nó thực sự không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."

"Người phụ nữ.....của... của...Ainz-sama....."

"AH, Dùng từ phụ nữ có lẽ không đúng huh?"

"Tôi không bận tâm đâu Neia"

"Hảaaaaa?"

"Tôi rất thích cô nhưng cô chẳng dễ thương tẹo nào, nhưng tôi cũng chẳng phiền nếu cho cô thêm miếng stick nữa"

Neia cũng hơi chạnh lòng khi cô ta nói cô "không dễ thương" và khi cô nghĩ về điều này, Neia nói "Đừng bận tâm" và thụt đầu xuống chiếc thùng

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 3: Phần 6

Khi Neia, CZ cùng hoàng tử đang ngồi yên trong chiếc thùng. Những tên lính Zern nhiều lần bị bọn Demihuman cản lại, tuy nhiên chúng không hề kiểm tra những chiếc thùng. Bằng cách này, họ đã đến rất gần phòng của tên quỷ sai.

Ba người họ ngóc đầu ra khỏi chiếc thùng.

Họ nhìn lén ra ngoài , an ninh ở đây khá lỏng lẻo. Có vẻ như chuyện hoàng tử đã được cứu thoát vẫn chưa bị lộ

Neia cõng hoàng tử trên lưng và cố định bằng cọng dây thừng. Trong khi đó, một trong những cận vệ Zern đi trước thám thính thông tin về tên quỷ sai. Đây là một hình thức trinh sát.

"Khi mọi người chuẩn bị xong, chúng ta sẽ xông vào". Một cận vệ quay lại báo cáo.

"Hắn ta đi một mình, không có tên lính nào cả"

Neia chao mày

"Jadabaoth đang bị thương nặng như vậy, sao hắn ta lại để một trong 3 tên quỷ sai của hắn đi, không tăng cường phòng thủ để bảo vệ cho hắn? Hay hắn thấy không còn mối đe dọa nào vì Vua Pháp Thuật đã chết?."

Khi những câu hỏi vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cô, kết luận của hoàng tử đã đưa cô về thực tại.

"Điều đó cũng có nghĩa đây là cơ hội hoàn hảo để giết hắn ta. Đi thôi."

Họ hoàn toàn đồng ý với hoàng tử và bắt đầu hành động.

Một cận vệ Zern nhẹ nhàng mở cửa, Neia người đứng vị trí đầu, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong.

Cửa phòng rộng mở, căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, trần nhà cao khoảng 5 mét. Do có khá nhiều nội thất sang trọng nên có lẽ căn phòng được thiết kế theo phong cách hoàng tộc.

Có một con quái vật ghê tởm được đặt trên một chiếc bàn khá chắc chắn màu đen, và nó biết nói.

"Con người à? Zer....."

Có vẻ như nó muốn nói điều gì đó nhưng họ không cho phép nó làm điều đó.

Hoàng tử ngay lập tức niệm phép .

"Yin- Five elements- Grand Fire Ball"( Âm thuật- Ngũ hành tố- Đại hỏa cầu)

Ngọn lửa biến mất nửa chừng, như thể như nó đã bị gió dập tắt.

"Ta biết rồi". Hoàng tử lẩm bẩm.

Ông ta không thi triển ma thuật nữa. Đó là một cuộc thử nghiệm. Ông đã lên kế hoạch tấn công hắn nếu hắn không giải trừ ma pháp đó, không may mọi việc xảy ra không như ông dự tính. Ông không muốn lãng phí mana, nhưng ông cần phải phối hợp với những đòn tấn công của họ.

"Trên lưng ả đó không phải là tên hoàng tử của tộc Zern sao? Không có vẻ như là hắn bị những tên kia bắt giữ. Kuhaaaahahha. Vậy ra ngươi tạo phản à? Thật thú vị"

Con quỷ trở nên to lớn trông giống như những con quỷ xuất hiện trong những cơn ác mộng khi nó từ từ đứng dậy, giống như một sư nhạo báng đối với nhân loại thấp hèn.

Con quỷ hoàn toàn trần truồng, có vẻ vì lẽ đó nên cánh tay nó dài đến tận gối, đôi chân gầy cùng cơ thể da bọc xương hoàn toàn lộ ra.

Cơ thể nó tựa như cành củi khô, mỏng manh đến mức Neia cảm thầy rằng cô có thể xé toạc nó.

Khúc củi khô đó không hề có đầu. Chẳng có gì cả ngoài một đường kéo dài từ vai bên phải sang vao bên trái. Không, thật ra thì nó rất là mỏng, mỏng hơn cả cổ tay của một người phụ nữa, có một nhánh nhô ra từ cổ của nó. Và có hai trái gì đó trên đó. Đó ắt hẳn là cái đầu của con quỷ to lớn này.

"Ể,"Ááa

Neia không thể không la lên như thế. Đó là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này vì cô thực sự quá sốc.

Giống như những gì CZ đã nói, đó là điểm đặc biệt để nhận ra loài Circlet-hai đầu.

Một trong số chúng là một con giòi khổng lồ. Nó trông khá giống với hoàng tử, cô nhớ lại những gì đã được nghe và đưa ra nhận định của mình. Đó có lẽ là Grand Mother. Vấn đề là cái đầu còn lại.

Nó thuộc về một người phụ nữ nào đó. Đôi mắt của cô ta cuộn vào trong đầu, và miệng cô ta mở ra như một con cá. Da của cô ta rất kinh tởm nhưng cái đầu trông không có vẻ như là bị phân hủy hay hư hại gì, không những thế mái tóc của cô ta thậm chí còn lấp lánh. Cô cũng có thể nhìn thấy phần máu thịt đỏ tươi nơi cái đầu bị cắt lìa, và trông có vẻ vẫn con rỉ máu. Trong khi thực tế là cái đầu trong vẫn còn tươi như mới và bị cắt lìa ra một cách bí ẩn. Ngay lập tức cô nhận ra chiếc đầu đó thuộc về ai.

"Ngài Kelart Custodio.."

Dù rằng Neia chỉ nhìn thấy từ đằng xa nhưng cô không thể nào nhầm lẫn được. Cô ta là linh mục mạnh nhất Thánh Quốc.

Cảm giác bối rối và nghi ngờ bao trùm lấy Neia.

"Chuyện gì vậy? Ông ta đã nói dối mình sao? Liệu ông có nghĩ là mình và CZ sẽ chạy trốn nếu họ biết rằng đó là Kelart?"

"Hiểu, hiểu rồi. Này Zern, điều này có nghĩa là ngươi không còn quan tâm đến vị vua của ngươi và những người dân trong vùng đất đó? Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi bắt lấy bọn họ, ta chỉ cho ngươi hình phạt nhỏ thôi, ngươi hiểu mà, đúng không?"

"Những trái trên người con quỷ, trông như những cái đầu kì cục, không hề di chuyển. Cả hai nhãn cầu đó cũng chẳng nhúc nhích. Trông chúng chẳng khác gì vật trang trí. Thế thì những giọng nói đó đến từ đâu?"

Hoàng tử không hề chú ý đến những lời nói của Neia và định hình con quỷ khổng lồ đó.

Zern vào tư thế chuẩn bị để sẵn sàng tấn công khi có cơ hội.

"Hmm, còn gì để nói nữa? Ai tin ngươi khi biết rằng ngươi đã giết đức Vua"

"Vua?, vậy nghĩa là ..."

Neia nghe được trong giọng nói tên quỷ có chút ngạc nhiên. Rất khó để nghe rõ vì nó không hề có đầu của riêng mình và biểu cảm của nó không hề thay đổi. Suy cho cùng rất khó để đọc được cảm xúc của đối thủ để cuộc tấn công có hiệu quả. Về khía cạnh đó, Zerns thật sự là một đối thủ khá phiền phức.

"Nhiệm vụ của ta là ở nơi này, chuyện đó nằm ngoài quyền hạn của ta, ta không hề liên quan đến chuyện đó."..."Ta hiểu rồi, vậy là hắn đã bị giết? Cũng phải thôi vì vua của bọn ngươi thực sự quá ngu ngốc."

"Cái gì hả?"

"Oh, Oh , Ta. Gửi lời tới những kẻ phản bội, đừng nói với ta rằng các ngươi đến đây chỉ để trò chuyện nhé. Các ngươi đến đây vì các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể đánh bại ta đúng không? Trong trường hợp đó, thì át chủ bài của các ngươi là gì, ả nhân loại đó à?"

Hắn đưa một ngón tay sắc nhọn dài hơn 60cm chỉ vào Neia.

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết à?"

Con quỷ bình tĩnh đáp lại lời sự phẫn nộ của hoàng tử

"Ngươi không cần phải nói đâu.""Shadow Demon ( Qủy bóng)"

Bóng của quỷ trượt dài trên mặt sàn.

Nó to ra, và hiện hình hóa. Nó trông giống như là hình ảnh thường thấy ở loài quỷ nhưng được nhuộm đen hoàn toàn. Và có hai tên.

Đây có lẽ là lí do cho việc hắn không có lính bảo vệ.

"Giết tất cả tên Zern ở đây, ngoại trừ hoàng tử, chính ta sẽ bắt hắn.... Còn ngươi, nhân loại, nếu ngươi phản bội chúng, ta sẽ rộng lòng tha thứ cho những người mà ngươi muốn cứu trong các trại tập trung, với số lượng đếm trên đầu ngón tay."

Con quỷ đã đưa ra đúng lời đề nghị mà CZ mong đợi.

Neia ngưỡng mộ đôi mắt nhìn xa trông rộng của CZ,cô quyết định trả lời câu hỏi của hắn để làm hắn phân tâm.

"Thật sao?"

Sau khi cô trả lời câu hỏi đầy tính mạo hiểm, cô có thể nghe được sự thích thú trong giọng nói của con quỷ.

"Cô đang nói gì vậy? Cô định phản bội chúng tôi à?"

Hoàng tử hét to từ trên lưng của Neia và thế là sự chú ý của con quỷ tập trung về phía Neia.

"Câm mồm, câm mồm, câm mồm. Ta đang nói chuyện với cô ấy ngươi không thấy à. Ta hứa là ta sẽ làm. Cô muốn cứu giúp những người nào. Nếu số lượng trên hai bàn tay không đủ thì chúng ta có thể tiếp tục thảo luận".

Con quỷ không hề phòng bị. Có vẻ nó đã quên đi ý nghĩa của việc thận trọng, đầy sơ hở.

CZ xoăn tay áo của mình lên, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cô ấy nhảy ra khỏi bóng của cánh cửa và giơ khẩu súng ma thuật của mình lên.

Nòng súng bắt lửa, và con quỷ ôm lấy vai nó và ngã xuống.

CZ đã phải chờ một mình bên ngoài căn phòng để tìm thời điểm thích hợp thực hiện cuộc tấn công bất ngờ này, và nó báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.

Mục đích của cuộc đàm phán là để đối thủ bất cẩn giờ đã thành công. Những cận vệ của Zern lao vào những quỷ bóng. CZ lao vào phòng với một tốc độ đáng sợ, lướt qua địch như những tia chớp và cô nhắm vào con quỷ.

"Cái gì, Vua pháp..."

"Không cần phải giải thích"

CZ tấn công nó bằng thanh dao găm, con quỷ đỡ đòn với móng vuốt của nó.

Khi cô biết rằng có rất ít thời gian trước khi trận chiến đấu bắt đầu, Neia trút giận lên đầu hoàng tử trên lưng cô

"Ý ông là gì hả, tóc đen sao? Cô ta rõ ràng là tóc bạch kim kia"(Đoạn này Neia trách lúc trước hoàng tử miêu tả cái đầu thứ 2 của con quỷ là tóc đen nhưng bây giờ Neia lại thấy là bạch kim của Kelart)

"Bạch kim?"Làm sao mà bạch kim! Rõ ràng là đen nhạt mà, không đúng sao ?

"Hảaaaaa?"

Không giống như là ông ấy đang nói dối. Lẽ là loài Zern cảm nhận màu sắc khác con người?

Neia từng nghe nói rằng có một số loài bị mù màu, chúng không phân biệt được màu sắc. Một số thì chỉ có thể phân biệt trắng và đen. Số khác có thể phân biệt màu sắc mà không cần ánh sáng chiếu vào.

Ánh sáng trong những tủ đựng thức ăn có lẽ chỉ dành cho những loài muốn biết màu thực phẩm chúng ăn là gì.

"Ta sẽ nói chuyện này sau- YIN- FIVE ELEMENTS-LIGHTENING CLAW"( Âm thuật- ngũ hành tố- Lôi trảo)

"TCH- YAN-FIVE ELEMENTS- LIGHTENING CLAW" ( Dương thuật- ngũ hành tố- Lôi trảo)

Một cú đấm điện mạnh mẽ lao vào trong không khí tự như móng vuốt của một con quái vật đang vồ mồi, nhưng nó lại biến mất giữa chừng.

Trong khi có những pháp thuật như Five-elements-Soften Steel làm giảm sức phòng ngự thì cũng có loại phép như Five-elements- Harden Steel làm tăng sức tấn công, cũng như các loại phép triệu hồi như Five elements- Call the lightening Lord (Ngũ hành tố- Triệu hồi Lôi Đế) với hiệu ứng là kẻ địch không thể phủ nhận việc triệu hồi và phải sử dụng ma pháp bật cao hơn để đối phó.

Để tránh điều đó, hoàng tử chỉ cần thi triển các loại ma thuật tấn công mà kẻ địch không thể né tránh. Thêm vào đó ông chỉ tập trung sử dụng mang thuộc tính lôi- ma thuật mà con quỷ này sợ nhất và sử dụng khả năng đặc biệt của mình là Wood Element strengthen( tăng sức mạnh mộc tố). Dù thuộc tính của con quỷ có thể chống lại chiêu này nhưng ma pháp tăng cường của hoàng tử không thể bị phủ nhận hoàn toàn, và kết quả nó cũng gây ra chút thiệt hại cho con quỷ.

Dù Grand mother cũng có khả năng tăng cường sức mạnh như hoàng tử nhưng giờ đây bà chỉ là một phụ kiện trang bị không hơn không kém, con quỷ không hề có khả năng đặc biệt của riêng mình nên bị hoàng tử cản chân.

Kể từ khi CZ nói vai trò của một tiên phong, Neia đã phải đảm nhận nhiệm vụ này như là một tấm khiên. Cô không chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển cho hoàng tử để hoàng tử chống lại kẻ thù hùng mạnh như thế . Vì thế, Cô lấy ra một mũi tên từ cây Ultimate shooting super mà cô đang cầm.

Dù cú bắn của cô nhắm vào con qủy là cực kì chính xác, nhưng con quỷ dễ dàng cản nó bằng một tay.

"Tránh ra mau. SHOCKWAY ( SỐC ĐIỆN)

Gương mặt của Kelart chuyển động, cô ta thi triển một ma pháp bậc hai lên CZ, cơ thể CZ nhấc lên né tránh nhanh đến nổi mắt người không thể nào theo kịp. Có vẻ như cô ta không hề nhận bất kì thiệt hại nào. Neia không mong đợi gì hơn ở một hầu gái quỷ cấp độ 150.

"Yin-Five Elements-Lightening Claw"( Âm độn- Ngũ hành tố- Lôi trảo)

"Yang-Five Elements- Lightening Claw"( Dương độn- Ngũ hành tố- Lôi trảo)

Cả hai bọn cùng thi triển một loại ma pháp, nhưng lần này có khác hơn một chút, dòng điện đã xuyên qua được cơ thể con quỷ một cách yếu ớt

"Open Wounds!"

Đây là một loại thần chú phản công làm cho các vết thương trở nên trầm trọng hơn, từ đó giúp gia tăng thương tổn. Hiển nhiên mục tiêu công kích của ma pháp này là CZ, "người"đang bị những móng vuốt sắc nhọn của con quỷ tấn công liên tiếp.

Mồ hôi rơi lộp độp trên lưng Neia.

Cô là người duy nhất có khả năng trị thương. Hiển nhiên là cô có thể chữa trị cho chính mình. Tuy cô có thể biết được tình trạng thương tổn của bản thân nhưng việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu là một rào cản để cô có thể nhận ra được thương tích của người khác, Đặc biệt là CZ- người không thích bộc lộ cảm xúc của mình, Neia không thể nào nhận ra được khi nào cô ta đạt đến giới hạn trừ khi cô cảm thấy có gì đó không ổn. Vì lẽ đó cô phải tập trung sự chú ý của mình vào cô ta và hoàng tử. Nó cũng giống như việc cô làm gì đó với tay phải đồng thời phải làm việc khác với tay trái của mình(như kiểu vừa vẽ hình vuông tay trái hình tròn tay phải). Điều này khiến cô bận rộn đến mức cô bắt đầu cảm thấy rối bời.

Cho dù là có như vậy, nhưng cô vẫn phải cố mà làm.

Hoàng tử vẫn tiếp tục thi triển ma pháp công kích, CZ bị thương nhẹ trong lúc cô dùng dao găm tấn công con quỷ. Cả hai đều hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, vì thế cô nhất định không được phép từ bỏ với lí do là cô không làm được.

"Heavy Recover"(Phục hồi cấp tốc)

Neia biết rằng vết thương của CZ rất trầm trọng nên cô kích hoạt vật phẩm ma thuật mà Vua Pháp Thuật đã cho cô mượn, và dùng ma pháp trị liệu bậc 3 lên CZ.

"Ta hiểu rồi."

Bản năng của Neia cho cô biết rằng sự chú ý của con quỷ đang hướng về cô.

Những lời nói của con quỷ ám chỉ rằng nó biết danh tính của trị liệu sư, cô ta phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Sự thật là hắn ta vẫn dư sức tấn công Neia sau khi vô hiệu hóa ma pháp của hoàng tử.

"Shock Wave"( Sốc điện)

Một luồng xung lực vô hình lao vào cô tựa như một chiến binh lao vào với tất cả sức mạnh.

Cô có thể nghe thấy những âm thanh "răn rắc "phát ra từ bên trong cơ thê. Cơ thể cô quằn quại vì đau đớn.

Nó đau hơn rất nhiều so với ma pháp mà tên Vah Un đã từng thi triển lên cô. Cô không thể tưởng tượng được rằng CZ tấn công như thể không có chuyện gì xảy ra. Giờ thì cô đã biết lí do vì sao Kelart Custodio được gọi là thiên tài, chính là vì kỹ năng đầy uy lực đó.

"Ááa"

Dù cô nghiến chặt răng, nhưng cô không thể ngăn chặt tiếng kêu đau đớn thoát ra.

"Cô ổn chứ?"

"Tôi, tôi không sao"

Neia trả lời hoàng tử, người đang lo lắng cho cô

"Ta sẽ kêu những tên lính đến hỗ trợ"

"Không, tôi sẽ bảo vệ cho Neia"

CZ dang hai tay ra, như thể đang làm tấm khiên chắn cho Neia.

Con quỷ vô cùng to lớn, điều này khiến Neia trông thật nhỏ bé. Tuy nhiên, nó vẫn có thể nhìn thấy Neia rõ ràng. Thậm chí là như vậy, Neia vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

"Cái gì? Ahhh"

Giọng khàn khàn của con quỷ vang lên.. Có vẻ như CZ đã làm gì nó, và điều đó đã có hiệu quả.

"Cô ấy đã sử dụng khả năng đặc biệt hay là ma pháp nhỉ?"

Cô không chắc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cảm nhận được sát ý của con quỷ đang yếu đi. Tất nhiên, đó cũng có thể là do cô ấy đang tưởng tượng. Suy cho cùng thì không có bất cứ lí do nào làm sát ý của con quỷ này giảm lại.

Nếu có một đòn đánh nào đó đủ mạnh để tạo ra một last hit, hoặc một ma thuật mạnh mẽ nào đó đủ mạnh để làm điều đó. Cô phải chịu đựng được nó. Không, chính xác là cô muốn thử.

Cô đã phục hồi đủ lượng mana mà cô đã dùng trong trận chiến với Vah Un, nhưng số lần cô có thể sử dụng "Heavy recover"vẫn chưa rõ, vậy tốt nhất là nên dùng nhiều nhất có thể. Nói là như thế, nhưng nếu cô phát động thuật trị liệu vô tội vạ, đồng nghĩa với việc nếu cô tính toán sai lầm, cô sẽ vượt quá giới hạn của mình. Rất khó xác định thời điểm thích hợp để thi triển ma pháp trị liệu.

"Tôi đang cầm cây cung mà Ainz-sama cho mượn đây."

CZ nghe giọng nói của Neia rất rõ ràng. Có lẽ cô ấy cố tình tăng âm lượng lên để ca tụng Vua Pháp Thuật . Đây là một trận chiến sinh tử, nhưng cô không thể không đề cập đến chuyện này được. Xét cho cùng, để nghị này do CZ, người mạnh nhất bên phe họ, một người từng trải đưa ra. Ắt hẳn là cô đã có kế hoạch.

"Cái gì? Ý ngươi là của Vua Pháp Thuật ?"

Con quỷ khá ngạc nhiên. Ngươi nói là do Vua Pháp Thuật cho ngươi? Có lẽ hắn đã từng nghe về Vua Pháp Thuật qua những lời kể của Jadabaoth

"Đúng vậy, đây là một cây Runecraft"

Nghe những lời nói không nên nói của CZ, Neia nhắc nhở CZ.

"CZ, đừng nói cho hắn biết chứ."

"Gì cơ chứ, ý cô nói là không nên cho hắn biết đây là một vũ khí được làm bằng ma thuật cổ đại, kỷ thuật đã thất truyền Runecraft. Một vũ khí như thế này thậm chí có thể giết được tôi đấy."

Sao cô ấy lại giải thích cho hắn cặn kẽ thế chứ? Khi Neia nghĩ như thế, cô cảm thấy hổ thẹn. Ngay lúc này, cô đang chiến đấu với một kẻ thù mạnh không thể tưởng, tính mạng cô đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Một kẻ yếu đuối như cô không có nhiều thời gian nghĩ xa đến thế.

"Vậy ra nó được làm bằng kĩ thuật Rune à, ngạc nhiên thật"

Con quỷ sai tiếp tục nói với giọng điệu đề phòng. Thực ra, có thể nó làm vậy là để đánh lạc hướng Neia.

"Kỹ thuật Rune sao"

Giọng điệu ngạc nhiên của hoàng tử đến từ phiá sau cô. Đó là lí do tại sao Neia phải lên tiếng.

"Không! Nó không phải là một vũ khí như thế"

Khi Neia la lên, cô cảm giác rằng cả CZ và con quỷ sai bị đóng băng ngay lập tức. Phải như thế, khi hai đối thủ đối đầu, tất cả những gì họ có thể làm là thăm dò đối phương và đứng yên không cử động. Nhất định phải như thế.

"Rune.."

"Không, không phải"

Neia la lên, cô không hề quan tâm đến bất kì điều gì khác, và tên quỷ sai lẩm bẩm trong miệng.

"Vậy sao,.. nếu thế thì ta sẽ, "Blindness"( Mù lòa)

Phép thuật đến từ hư không làm Neia không tránh được, thế là cô bị mù tạm thời. Hắn ta làm như vậy là để ma thuật trị liệu của cô trở nên vô dụng.

Item pháp thuật mà cô mượn chỉ có thể dùng để sử dụng ma pháp trị liệu "Heavy Recover", nó cũng không có tác dụng xóa trạng thái mù lòa của cô.

Một linh mục hay một thánh pháp sư có thể xóa bỏ trạng thái này một cách dễ dàng. Không may là ở đây không có ai như thế cả.

Cô không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu nhưng nếu cô muốn hồi phục cho CZ, cô ấy phải nằm trong phạm vi chữa trị của cô.

"Tôi không thấy gì cả". Điều quan trọng bây giờ là cô phải nói với đồng đội của mình tình trạng hiện tại của cô. "CZ, nếu cô bị thương, hãy nói cho tôi biết"

"Mmm"

"Xin lỗi, tôi không biết pháp thuật nào có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng đó cả"

"Đừng bận tâm về nó"

Sau khi đáp lại lời xin lỗi của CZ, Neia kéo dây cung, Cô có thể bắn trúng mục tiêu nhờ vào trí nhớ của mình. Đây là thành quả mà cô đạt được trong trận chiến với Vah Un và những kẻ thù to lớn khác. Cô buông dây cung.

"Guawwwwrg!"

Cô nghe tiếng con quỷ quằn quại trong đau đớn

"Cô làm được rồi,Neia. Nó đã cố né tránh nhưng lại phản tác dụng. Làm tốt lắm."

Sau khi nghe lời giải thích của hoàng tử,Neia biết mình may mắn đến thế nào và cầu nguyện cho Vua pháp thuật.

"Cứ tiếp tục như thế nhé"

"Eiiiii"

"Mmmmm"

Mặc dù âm thanh chiến đấu giữa các lính Zern và tên quỷ bóng xung quanh khiến cô khó mà biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng Neia vẫn tập trung vào vết thương của CZ và vị trí của con quỷ để chuận bị cú bắn tiếp theo.

Có lẽ vì hắn ta đã bị thương và nhận ra rằng hắn sẽ thua nếu hắn không đánh bại CZ trước, thế nên hắn tập trung tất cả đòn đánh vào người CZ. Thêm vào đó, hắn liên tục niệm phép "Blindness"lên CZ, cố gắng làm mù CZ như Neia, nhưng CZ miễn dịch hết tất cả chúng.

Trong trường hợp này, những gì cô phải làm là tiếp tục đánh nó.

Ngay khi mana của hoàng tử sắp cạn, chiến thắng của họ đã đến rất gần. Tiếng khóc vì niềm vui chiến thắng của hoàng tử khiến người nghe có chút khó chịu.

Những tên lính Zern đã thất bại thảm hại, nhưng bù lại chiến thắng vang dội đã đến với họ.

Tuy nhiên, phép thuật trên người Neia vẫn chưa được hóa giải. Cô vẫn chưa thấy được gì. Dù là thế, nó không phải là một ma pháp vĩnh cửu. Trong hầu hết trường hợp, nó sẽ dần biến mất theo thời gian, lí do mà nó vẫn còn tồn tại là do Custodio thật sự rất mạnh.

Trong lúc cô không thấy được gì, cô vẫn có thể cảm nhận được nhũng tên Zern đang lại gần.

"Hoàng tử của thần! Thần rất vui vì ngài vẫn an toàn"

"Xin hãy nhận phần còn lại của Grand Mother- dono với tất cả sự kính trọng."

Vậy là ông ăn nó à, Neia nghĩ

Và với tất cả sự kính trọng. Vì họ đã nói quá nhiều, nên những gì Neia có thể làm là chấp nhận nó như là một truyền thống độc lạ của chủng tộc họ.

"Neia, chúng ta phải làm gì với đầu người này đây? Bọn tôi ăn nó được không?"

"Không, làm ơn đừng làm như thế. Chúng tôi- nhân loại không có phong tục chôn cất như thế. Tôi sẽ đem cô ta về Thánh quốc với tất cả sự kính trọng."

"Tôi hiểu rồi, phong tục chôn cất của loài người lạ thật nhỉ? À mà không, chắc là cô cũng nghĩ như vậy về phong tục của bọn tôi nhỉ. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta có một cuộc đụng độ về văn hóa. Ngòai ra, tôi vô cùng cám ơn các bạn. Nếu không có các bạn, chúng tôi không bao giờ có thể"

"Khoan đã, chúng ta không có thời gian để nói chuyện này đâu. Đi thôi."

Cô có thể nghe thấy một tiếng ồn phát ra từ đằng xa. Có vẻ như là Giải phóng quân cuối cùng đã đụng độ với Liên Minh Demihuman. Hoặc cũng có thể là binh lính đã nghe được âm thanh phát ra từ trận chiến lúc nãy và đang đến đây xem đã xảy ra chuyện gì. Dù cho đó là ai và với bất cứ lí do gì thì họ cũng không thể ở lại đây quá lâu.

"À , đúng rồi CZ-san. Hi vọng cô sẽ giúp Giải phóng quân khi mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa."

"Umu. Tôi biết rồi. Cô tốt bụng thật"

"Chúng ta nên đi ngay bây giờ, ngài và bọn họ hãy trốn lại vào thùng thưa hoàng tử? Bọn thần sẽ đưa ngài và mọi người ra ngoài"

Neia không thể nói bất cứ điều gì vì cô không thấy gì cả, nhưng cô cảm thấy hình như CZ đang do dự. Chuyện này cũng dễ hiểu bởi vì cô ta rất ghét chui vào chiếc thùng và Neia cũng thế.

"Tôi sẽ giúp"

"Một khi đôi mắt tôi bình phục, tôi cũng sẽ giúp một tay"

Hoàng tử nhảy đành đạch như một con cá trong rọ. Ông ấy làm thế vì quá vui mừng, Neia khá chán nản vì cô thích ứng với cảnh này quá nhanh.

Nếu đồng minh của chúng ta đang chuẩn bị để phản công, hãy để bọn tôi trước. Dĩ nhiên là tôi đã sử dụng hết mana và không thể sử dụng pháp thuật cao cấp được nữa, nhưng tôi có thể sử dụng ma pháp cường hóa.

"Nhưng mà hoàng tử!"

"Câm miệng. Ngươi nghĩ ta có xứng đáng làm vua hay không khi bỏ mặc đồng minh của mình?"

"Được rồi. Đi thôi"

CZ thúc giục bọn họ. Có lẽ cô ấy muốn ra khỏi thùng càng nhanh càng tốt.

"Vậy thì tôi sẽ đưa các bạn đến điểm tập kết của quân Đồng minh. Xin mời ngài bước vào thùng, thưa hoàng tử đáng kính"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 4: Phần 1:Vị Cứu Tinh Của Đất Nước

Việc giải thoát Kalinsha dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên.

Sự phối hợp với quân Zerns nổi dậy từ bên trong, sự thiếu hụt đáng kể nhân lực của kẻ thù so với kích thước của thành phố và sự vắng mặt của quỷ sai để chỉ huy bọn chúng, tất cả là những giả thuyết trước đều dẫn đến kết quả này. Tất nhiên, vẫn có nhiều thương vong ở cả hai bên, nhưng thiệt hại cho Quân đội Giải phóng Thánh quốc lại thấp hơn hẳn trong khi xoay sở để chiếm lại một thành phố lớn như vậy.

Một trong những lý do cho điều đó chính là Neia, người đang mang trên lưng Ultimate Shooting Star.

Dĩ nhiên là có CZ hỗ trợ từ đằng sau, nhưng Neia cùng cây cung kỳ diệu của cô cũng đã là một cảnh tượng hùng tráng truyền cảm hứng cho mọi người.

Và thế, Neia bước lên bục và diễn thuyết một cách hang say trước những người đang tụ tập tại quảng trường.

Cô nói: "Không có vị vua nào trên thế giới này vĩ đại bằng Sorcerer King."

Việc đầu tiên mà Neia sẽ làm sau khi giải phóng Kalinsha là yêu cầu hỗ trợ để tìm kiếm Vua pháp thuật.

Zern đang làm công việc của họ để tra hỏi thêm thông tin từ những Demihumanbị bắt giữ về Abelion Hills, nhưng cô vẫn còn thiếu nhiều nguồn cơ sở, thông tin, kinh nghiệm và những thứ tương tự.

Không thành vấn đề khi họ vẫn đang rất cố gắng, nhưng thật khó để có thể liên tục gửi các bên tìm kiếm và đội cứu hộ vào lãnh thổ của kẻ thù. Nói cách khác, họ nhất định phải làm được nó ngay từ lần đầu tiên. Dù vậy, không có sự chuẩn bị nào là đủ. Đó là lý do tại sao cô đã quyết định nhân cơ hội này thông qua việc giải phóng Kalinsha, nhiều người sẽ được giải phóng và cô có thể kêu gọi sự trợ giúp từ họ về nhiều khía cạnh.

Tuy nhiên, người dân đã không tình nguyện giúp đỡ ngay cả khi được yêu cầu. Dù có lấy lại được Kalinsha, vẫn còn nhiều thành phố khác đang bị chiếm đóng, cũng như còn nhiều người dân bị giam giữ hoặc thất lạc người thân. Neia đang cố gắng đánh đổi tất cả những điều đó vì lợi ích cho việc giúp đỡ Sorcerer King nhằm lay chuyển trái tim của họ.

Song, khi số lượng người đồng ý giúp đỡ tăng lên, nội dung bài phát biểu của cô dần dần thay đổi.

Những người đã nghe Neia nói về Sorcerer King đều là những người từng được Vua pháp thuật giải cứu. Họ rõ ràng là những người đã nếm trải đau khổ và giờ đây muốn bám lấy một tạo vật mạnh mẽ để chữa lành những vết thương tình cảm dai dẳng trong tâm hồn họ.

Những người biết về sự vĩ đại của Sorcerer King đều có thể được coi là đồng đội của cô.

Đó cũng là phản ứng tự nhiên khi Neia vui vẻ kể với họ về vẻ đẹp lộng lẫy của Sorcerer King.

Dần dần, những người không biết Sorcerer King cũng bắt đầu tham gia. Họ là bạn của những người đã được giải cứu bởi Vua pháp thuật. Khi làn sóng bắt đầu lan rộng, ngày càng có nhiều người không liên quan đến nghe lời phát biểu của Neia.

Dưới chiếc mặt nạ, Neia đã hết lời thổ lộ cho mọi người biết về sự xuất sắc của Sorcerer King trong thời gian giải phóng thành phố và trận chiến với Jaldabaoth.

Cô đã không thể nói chuyện một cách cởi mở như vậy vài tuần trước. Cô sẽ bị căng thẳng trước ánh mắt của mọi người đến nỗi không thể nói được lời nào vì tâm trí của cô hoàn toàn trống rỗng. Nhưng sau vài lần diễn thuyết trước đám đông, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cô không cần phải diễn tả suy nghĩ của chính mình, điều cô muốn chỉ là phác họa nên một bức tranh về vinh quang của Vua pháp thuật cho mọi người bên dưới qua lời nói của cô. Neia thật sự đã trở thành một nhà diễn giả có tài hùng biện.

Vâng, giờ đây cô ấy được biết đến như là một Faceless Preacher (Giảng giả Vô Danh).

Xong

"Chính vì thế, Bệ Hạ...quả thật...không thể có thứ gì so sánh được! Làm thế nào một vị vua nước khác lại cực kì quan tâm đến người dân chúng ta! Vâng...Tôi biết mọi người muốn nói gì. Xét cho cùng, Nữ hoàng Calca Bessarez cũng là một nữ hoàng xuất sắc, tuy nhiên, có ai ở đây từng nghe nói về một vị vua đi xa đến mức này vì người dân của một quốc gia khác hay chưa! Là ông sao!"

Neia chỉ vào một người bên dưới đứng trước mặt cô.

"Ông đã bao giờ nghe nói về một vị vua ra ngoài một mình để cứu người dân của một quốc gia khác khỏi đau khổ chưa?"

"Ơ...à thì...không...cái đó...tôi chưa bao giờ nghe ... bất cứ thứ gì như thế... trước đây..."

Khi ánh mắt của mọi người chuyển sự chú ý vào ông ta, giọng nói của người đàn ông bắt đầu nhỏ dần.

"Một câu trả lời tuyệt vời! Quả đúng là như thế! "

Những hàng người đứng gần Neia trên giảng đài cũng tham gia với những người đồng quan điểm với Neia, tán dương người đàn ông khi Neia ca ngợi ông ta.

Người đàn ông đó đỏ mặt và trông có vẻ ngượng ngùng.

"Sự thật, chúng tôi đã kiểm tra xem liệu còn vị vua nào khác cũng làm được điều đó hay không, nhưng khôngggg...! Dù chúng ta có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể tìm thấy vị vua nào giống Sorcerer King!"

Có những vị vua lãnh đạo quân đội để giải cứu các nước láng giềng, nhưng thực tế là không có vị vua nào chinh chiến một mình.

"Nghĩ xem, một vị vua mà đi giúp đỡ người dân của một đất nước khác bất chấp nguy hiểm cho chính mình! Chưa từng thấy một chuyện như thế trước đây bao giờ! Chỉ mỗi mình Vua pháp thuật thôi!" Neia ngắt quãng một chút, rồi tiếp tục. "Duy nhất Bệ Hạ thôi đúng không! Chỉ có một vị vua như thế mới xứng đáng được gọi là vị vua công chính!"

"Nhưng chúng ta có thể tin ông ấy không? Không phải ông ấy là undead sao?"

Neia đáp lại câu hỏi từ đám đông bằng một nụ cười dịu dàng. Ban đầu, Neia cũng nghĩ như vậy. Nói cách khác, anh ta cũng giống như mình trong quá khứ. Anh ta đơn thuần chẳng hiểu, và càng chẳng biết gì cả.

Cô sẽ cho anh thấy không, cô sẽ khai sáng mắt anh, giống như cô đã từng làm với chính mình, và những người khác. Bằng tất cả những cảm xúc đó trong tim, Neia lớn tiếng trước đám đông.

"Không sai! Bệ Hạ là undead! Điều đó rất bình thường khi mà tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử như thế! Thực tế rằng các undead là những con quái vật đáng sợ. Tôi không có ý định nói rằng tất cả các undead đều tốt như nhau. Có nhiều undead là xấu xa, và cũng chẳng nghi ngờ rằng chúng ghét sự sống!"

Bấy giờ mọi người đang lắng nghe cô một cách vô cùng nghiêm túc, Neia bắt lấy tâm trạng đang trên mây và mạnh miệng tuyên bố kết luận của mình. (nôm na có thể hiểu là nổi hứng)

"Tuy nhiên! Thứ gì cũng có ngoại lệ! Cũng giống như có thể có một ngày ấm áp vào mùa đông, hay là một nụ hoa có thể nở ra từ một cành cây bị héo, hay thậm chí một ngôi sao băng rực rỡ có thể lóe vệt trên một bầu trời đêm đen nhất. Hơn tất cả, Bệ Hạ, một undead đang hỗ trợ sự sống. Các ông chắc phải nghe chuyện từ những người mà Ngài ấy đã cứu chứ? Rất có thể trong số các ông cũng đã được giải cứu bởi Ngài ấy chứ. Cứ dựa vào những gì mọi người cho là đúng, rồi sẽ có bằng chứng rằng tôi không nói dối!"

Sau khi xác nhận không có sự phản đối nào từ đám đông, Neia bắt đầu nói bằng những lời nặng nề và gay gắt...rất gay gắt.

"... Lần này, bức tường thành vững chắc đó đã đổ vỡ, và lũ Demihumans tràn vào như tuyết lở. Liệu một bi kịch như thế chỉ xảy ra mỗi một lần? Có ai quả quyết rằng nó sẽ không xảy ra lần thứ hai không?"

Sự im lặng của mọi người đã trả lời dùm họ.

Tất nhiên họ hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra lần nữa, nhưng chẳng ai dám tin điểu đó cả.

"Tôi hoàn toàn hiểu mọi người khó xử thế nào. Đáng lẽ thế hệ của chúng ta, rồi con cháu chúng ta phải được thảnh thơi và thoải mái. Sau tất cả, thảm kịch vừa rồi sẽ tạo động lực cho chúng ta cảnh giác không ngừng ... tuy nhiên!"

Giọng của Neia chợt tăng âm lượng.

"Bất kì ai có thể đảm bảo rằng một bi kịch như thế sẽ không lặp lại cho chính thế hệ con cháu của chúng ta, thậm chí con cháu của con cháu chúng ta không? Có ai dám nói điều đó chỉ xảy ra một lần, rồi nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa không? Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có sự chuẩn bị để pháo đài sẽ không bao giờ bị chọc thủng một lần nữa!" (nói dai dễ sợ)

Những giọng nói "Có" và "Đúng vậy" bắt đầu nổi lên từ đám đông.

"Có vẻ như mọi người đều đồng tình, nhưng trong tương lai xa, trong một thời đại mới khi bi kịch này sẽ trở thành một ký ức xa vời, liệu người dân khi ấy vẫn có thể duy trì sức mạnh của họ để tự bảo vệ mình? Mọi người có nghĩ chúng ta có thể tăng gấp đôi hay gấp ba lần lực lượng trên các dãy tường thành không?"

Ngân sách quốc phòng sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ quốc gia, và họ sẽ cho triển khai một số lượng khủng quân đội chiến đấu, nhưng nó rõ ràng là chẳng đem lại kết quả gì.

"Tôi tin rằng sẽ có những người phục vụ trong các pháo đài đó khi đến thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của họ. Làm ơn hãy hình dung các khoản chi sinh hoạt và tiêu thụ hàng hóa, nếu chúng tăng gấp ba lần, các ông không nghĩ rằng nó sẽ đè nặng lên ngân sách quốc gia sao? Vào thời điểm đó, mọi người có nghĩ một quốc gia chỉ biết về thảm kịch đó trong quá khứ sẽ tiếp tục những nỗ lực của họ?"

Nhận thấy sự hiểu chuyện hiện ra trên khuôn mặt của mọi người, Neia đưa ra câu kết của mình.

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự bảo vệ của Bệ Hạ!"

"Tại sao! Tại sao chúng ta phải tìm sự giúp đỡ từ undead!"

Cùng một giọng nói lúc nãy vang lên.

Đó là người đã hỏi cô trước đó. Có những người như anh ta khiến Neia dễ thuyết phục hơn. Cái khó khăn nhất là không có ai đối đáp. Khi điều đó xảy ra, cô sẽ cảm thấy không thoải mái về việc liệu lời nói của cô có chạm được tới họ hay không.

Những người ủng hộ Neia đã đề nghị điều một vài người như thế chà trộn vào đám đông phòng hờ, nhưng Neia từ chối. Tương tự như vậy, cô đã từ chối ý tưởng thuê người tham gia.

"Tôi nói điều này chính xác bởi vì Ngài ấy là undead. Bệ Hạ mạnh mẽ, nhưng quan trọng hơn, Ngài là một sinh vật bất tử, và như vậy trong tương lai xa, Ngài vẫn sẽ sống, vẫn tồn tại vĩnh viễn ".

"Nhưng...cơ mà tôi nghe nói rằng Sorcerer King đã chiến đấu và tử trận"

"Tin đồn đó vừa đúng vừa sai. Đáng buồn thay, cái đầu lại là sự thật. Bệ Hạ đã tiêu tốn rất nhiều mana để sử dụng nhiều phép thuật cứu những người dân yếu đuối như chúng ta, và cuối cùng Ngài đã bị Jaldabaoth đánh bại. Nhưng phần sau là sai. Bệ Hạ không chết! Sự tồn tại của CZ sẽ chứng minh cho mọi người thấy."

Lời nói ra hiệu cho CZ, một trong những nhân vật chủ chốt trong việc giải phóng Kalinsha tiến vào từ khán đài.

Mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, và những tiếng thì thầm thờ ơ của "CZ-sama" có thể được nghe thấy.

"... Mm."

CZ ngẩng cao đầu và ưỡn ngực.

"Trước đây, CZ là một trong những hầu gái quỷ của Jaldabaoth, nhưng cô ấy đã chiến đấu bên cạnh chúng ta trong Trận Kalinsha. Đó là bởi vì Bệ Hạ đã đoạt quyền điều triển cô ta từ tay Jaldabaoth. "

Nhiều người đã từng nhìn thấy CZ thảm sát lũ Demihuman một cách không thương tiếc trong trận chiến. Những người đã gọi cô ấy là -sama hẳn là đã được cô ấy giúp đỡ trực tiếp.

CZ rất nổi tiếng. Ngay cả khi cô đã từng là một con quỷ giúp việc của Jaldabaoth, cô vẫn cực kì xinh đẹp, và quan trọng hơn, cô trông rất trẻ trung. Khó mà có ai thù ghét chống lại cô ấy cho được.

"Vua pháp thuật đã xem xét đến điều này khi ràng buộc cô với Ngài ấy hay chưa?", Neia đã từng hỏi CZ như thế. CZ cũng đã trả lời, "Có thể."

"CZ bị ràng buộc bởi phép thuật của Bệ Hạ, và điều đó vẫn có hiệu lực miễn là Vua pháp thuật còn sống. Nói cách khác, cô ấy là bằng chứng cho thấy Bệ Hạ vẫn chưa chết."

Khi bầu không khí trở nên hỗn loạn, Neia giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, bởi vì như thế cô ấy sẽ không thể nói được.

"Tôi chắc rằng tất cả mọi người đều thắc mắc tại sao Bệ Hạ vẫn chưa lộ diện bản thân. Thật ra tôi cũng không biết. Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng được rằng một vị lãnh chúa nhân từ như vậy sẽ từ bỏ chúng ta! Phải có lý do gì đó Ngài ấy không thể quay trở lại đây ngay lập tức. Tôi không biết liệu đó có phải là suy tính của Bệ Hạ hay không hay do một số nguy hiểm đã phát sinh. Hẳn là lý do chăng!"

Giọng của Neia vang lên khắp quảng trường đang im lặng.

"Bởi vì điều đó, tôi cầu xin tất cả mọi người chung sức! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người để tìm Bệ Hạ. Ngay cả khi chúng ta phải đặt cược mạng sống của mình để đi tới Abelion Hills nơi các demihumans sinh sống, trước khi tìm thấy Bệ Hạ, Thánh quốc vẫn không thể hoàn trả đầy đủ món nợ của chúng ta với Ngài. Tôi đã đề cập đến điều này trước đây, Bệ Hạ chỉ đến để chiến đấu với Jaldabaoth, nhưng cuối cùng Ngài đã phải chiến đấu với Demihumans thay cho bản chất yếu đuối của chúng ta, do đó làm giảm sức mạnh của chính mình và dẫn đến thất bại của Ngài!"

Neia hét lên lớn nhất có thể.

"Bởi vì...mọi người! Đó là bởi vì chúng ta phải trả món nợ cho vị cứu tinh của chúng ta! Người đàn ông vĩ đại đó đã đến đây một mình để cứu chúng ta! Ngay cả khi Ngài ấy là một undead và tôi không hề có ý định là một kẻ vô ơn! -Vì vậy, tôi kêu gọi những ai theo đuổi nó hãy trả nợ cho Bệ Hạ dù ít hay nhiều. "

Neia dừng lại một lúc để suy nghĩ trước khi hét lên.

"Tôi đang tìm những người giúp tôi kiếm Bệ Hạ! Nhưng mọi người không cần đích thân phải đi! Kỹ năng, kiến thức, mọi thứ mọi người đóng góp đều có thể hữu ích đấy. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người! Làm ơn hãy giúp tôi!"

Neia cúi đầu, và đứng bên cạnh cô, CZ cũng vậy.

Ohhhh, đám đông bên dưới hô lên.

Sau khi ngẩng đầu, Neia kết thúc như sau:

"... Tôi chắc chắn có một số người ở ngoài kia không thể tin nếu chỉ dựa vào lời nói của tôi. Tuy nhiên, cứ thử hỏi những người trong Quân đội Giải phóng trước khi lấy lại được Kalinsha, tôi đảm bảo mọi người sẽ tin rằng tôi không nói dối."

Sau khi trở về phòng mình, Neia ngã gục xuống ghế.

"Cảm ơn vì công việc đầy vất vả, Baraja-sama."

Người đã nói với cô ấy là một phụ nữ nhìn có vẻ tử tế, nếu không muốn nói là có chút u ám.

Cô ấy dường như ở độ tuổi hai mươi, và nét nổi bật của cô ấy là có một cặp ngực đầy đặn thu hút mọi ánh nhìn của nam giới với một mái tóc ngắn. Rõ ràng là nó đã có từ rất lâu, nhưng có vẻ nó đã bị cắt ngắn trong trại giam.

Cô nằm trong nhóm supporter(người hỗ trợ) mà Neia thành lập. Những supporter muốn đặt tên cho chính họ, và vì vậy họ tự gọi mình là Đơn vị giải cứu Vua phù thủy.

Công việc của họ là chuyên chăm lo đời sống sinh hoạt hằng ngày vốn khá bận rộn. (nói toẹt ra là osin đấy)

Trong khi chỉ mới được nửa tháng kể từ khi họ gặp nhau lần đầu, người phụ nữ này đã trở thành không thể thay thế được với Neia. Đó là bởi vì cô ấy đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của mình, dọn dẹp, giặt ủi, nấu ăn và nhiều công việc khác với sự hoàn hảo tuyệt vời.

"Ahh, cảm ơn cô."

Neia lau mặt bằng miếng khăn mà người phụ nữ đã đưa cho cô, cảm giác mát mẻ và cảm thấy rất thoải mái hiện trên khuôn mặt rám nắng của cô.

Neia "rên rỉ thoải mái" theo cái cách có vẻ khiến người ta dễ liên tưởng đến một người đàn ông trung niên đang... trước khi đặt chiếc khăn lên bàn và quay sang người phụ nữ ngay lập tức lấy lại nó.

"À, mặc dù tôi đã nói với cô suốt, xin đừng gọi tôi là -sama. Xét cho cùng, tôi chẳng phải đặc biệt gì đâu."

"Ngài đang nói gì vậy? Ngài lên tiếng thay mặt Bệ Hạ ở đất nước này và cũng hành động thay cho ông ấy. Không gọi ngài là -sama thì sẽ thật là thô lỗ."

Thực tế là một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô lại đang nói điều này làm Neia áy náy.

Đây đúng là vấn đề chỉ có thể nếm trải bởi những người không quen với vị trí một cấp trên.

Nhắc mới nhớ, Neia không phải là một nhà hùng biện hay gì cả. Thay vào đó, cô tự hỏi làm thế nào cô đã hoàn thành tốt ở vị trí đó.

Neia cảm thấy rằng CZ - đang ngây người ra nhìn chằm chằm trong khi nằm trên ghế sofa - phù hợp với mô tả đó hơn là cô.

Cơ bản, sự vĩ đại của Sorcerer King rõ ràng là nhìn từ quan điểm khách quan đối với mọi người, cô chỉ đơn giản nói rõ quan điểm, không tranh luận liệu có thay mặt cho Vua pháp thuật hay không, càng không có ý định rao giảng bất cứ niềm tin hay quan điểm nào.

Trong khi Neia bắt đầu thực hiện điều đó theo cách riêng của mình, cô chưa bao giờ mong đợi mọi thứ trở nên như thế này.

"Tôi xin phép được lui. Ngoài ra, Beldran Moro-shi cũng muốn gặp ngài."

"Tôi hiểu. Cô có thể giúp tôi gọi cho anh ta không? Cảm ơn vì công việc vất vả của cô ngày hôm nay."

Người phụ nữ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Neia cúi chào cô, và sau đó rời khỏi phòng. Một người đàn ông bước vào, như thể đổi chỗ với cô ấy. Người phụ nữ này không thích đàn ông và sợ họ, cô cảm thấy không thoải mái khi ở cùng với đàn ông. Vì vậy, cô đã quyết định để rời đi thật nhanh.

"Baraja-sama, tôi xin lỗi vì đã làm phiền trong khi cô đang nghỉ ngơi. Tôi có thể xin một chút thời gian của cô không?"

Beldran Moro.

Ông ta có thân hình mập mạp của một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, nhưng đặc điểm nổi bật nhất của ông ta là mái tóc mỏng mảnh của ông ấy.

Dòng dõi nhà Moro có truyền thống làm quản gia cho những gia đình quý tộc lớn, và trong quá khứ ông cũng từng là một quản gia. Đó là lý do tại sao ông ta giữ chức thư ký trong nhóm supporter, cốt yếu để tận dụng các kỹ năng của ông.

Neia đã rất may mắn được gặp một người như ông ấy ngay từ đầu cô thành lập nhóm. Nếu cô không gặp ông ấy, mái tóc của cô chắc sẽ bạc sớm ngay từ khi còn trẻ.

"Không, không sao đâu. Thế có chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn vì đã cho phép người hầu này vài phút báo cáo. Tôi muốn nói rằng số lượng thành viên của tổ chức chúng ta hiện đã vượt quá 30.000."

"Ah, thật tuyệt vời để nghĩ rằng chúng ta đã có được rất nhiều người hiểu được sự vĩ đại của Bệ Hạ! Không, đó chỉ là mong đợi. Bệ Hạ thật sự là một người tuyệt vời, sau tất cả!"

CZ gật đầu và "Mhm" một cái.

Tổ chức hiện có nhiều thành viên hơn cả dân số của một thành phố nhỏ. So với số dân 3 500 000 của miền Bắc Thánh Quốc, khoảng 1% trong số đó hiện nay thuộc về nhóm.

"Những supporter của chúng ta đã bày tỏ mong muốn một biểu tượng thứ hạng để biểu thị họ là thành viên trong nhóm."

"Tôi hiểu ... quả thực ... Điều đó ... có ý nghĩa."

"Thật vậy. Một vài món đồ đeo trên cơ thể cũng cần thiết để thể hiện tư cách là thành viên của họ và để thúc đẩy một cảm giác yên tâm và thuộc về.

Mhm, Neia gật đầu. Họ sẽ rất vui khi có một biểu tượng của tình đoàn kết, một điều gì đó liên quan đến Vua pháp thuật. Neia cũng muốn một cái.

"Vui lòng sử dụng các phương tiện tốt nhất có thể như ý ông. Tuy nhiên, tôi không muốn chúng ta ưu tiên quá nhiều dựa trên tiền quyên góp và những khoản tương tự."

"...unoff... fan...oup..."

Neia đột phản ứng lại trước thứ gì đó mà ngay cả thính giác nhạy bén của cô cũng không thể phân tích đầy đủ.

"CZ-sempai, cô đã nói gì vậy?" Neia hỏi.

"Không có gì."

"...Có thật không? Hễ tôi có phạm sai lầm khi nói về Bệ Hạ, cô phải nói với tôi đấy."

Neia quay lại nhìn Beldran. Gần đây, ngày càng có nhiều người vẫn không bị lay động ngay cả khi cô ấy nhìn họ, và điều đó khiến Neia rất hạnh phúc. (tại neia nó có một đôi mắt đáng sợ nên ai gặp cũng hoảng)

"Chúng ta sẽ đưa nó vào giai đoạn sản xuất. Giờ thì ... ông có thể cho tôi biết về phần còn lại trong lịch trình của tôi không? "

"Vâng, Baraja-sama. Khoảng hai giờ sau, những supporter sẽ tổ chức hoạt động "Lễ Tạ Ơn Vua Pháp Thuật", theo chương trình cô sẽ tham gia và nói về những việc làm vĩ đại của Bệ Hạ. "

"Tôi hiểu rồi."

Neia cảm thấy khá phấn khích. Sau khi nhận ra rằng Sorcerer King là công lý, cô cảm nhận được một tình bạn thân thiết và gần gũi với những người ủng hộ cùng đồng cảm với cô, và cô rất thích nói chuyện với những người có cùng quan điểm với cô.

"Chưa hết, còn có những người muốn cô chứng kiến những thành quả của việc huấn luyện. Vì thấy cô đang rất bận rộn, tôi có nên từ chối họ không?"

Neia gần đây đã thành lập một đơn vị tự vệ chuyên nghiệp và hiện đang đào tạo họ nghiêm ngặt. Cả Neia và CZ cũng tham gia khóa đào tạo đó.

Với Neia, người cảm thấy sự yếu đuối đó sẽ chỉ là một gánh nặng cho Vua pháp thuật, làm việc chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ cũng là điều thường tình. Nếu sự tham gia của Neia có thể làm phấn khởi tâm trạng và thúc đẩy họ, thì cô phải tham gia cùng họ.

"Không, tôi muốn ở đó với họ."

"Tôi chắc chắn họ sẽ rất vui mừng...mặc dù chỉ là bản tóm tắt các hoạt động cơ bản, đó là tất cả những gì tôi phải báo cáo cho cô. Vì sẽ mất khá nhiều thời gian để tập hợp những supporter... thời gian chuẩn bị sẽ mất khoảng một giờ, do đó xin hãy nghỉ ngơi thoải mái cho đến lúc đấy."

Beldran cúi đầu và rời khỏi phòng, và sau khi nhìn ông rời đi, Neia đứng dậy khỏi ghế rồi bước tới chiếc ghế sofa nơi CZ nằm. Sau đó, Neia nằm xuống bên cạnh CZ và ôm chặt lấy cô, như thể đang cố gắng siết chặt CZ bằng cơ thể của cô.

"... Ngoan nào, cô gái ngoan." (What!)

CZ ngắn hơn cô, nhưng cô vẫn vỗ vào lưng Neia một cách nhẹ nhàng, giống như một người mẹ dành cho con mình.

"Khi nào thì chúng ta có thể đi tìm Bệ Hạ... đã một tháng rồi..."

Những người tìm kiếm khu vực phía đông Thánh quốc chưa tìm thấy Sorcerer King, mặc dù vẫn có khả năng họ đã bỏ lỡ ông ấy, nó gần như là một kết luận chắc chắn rằng Vua pháp thuật đã rơi xuống vùng đất của các Demihumans, Abelion Hills. Vì vậy họ phải chuẩn bị chu đáo, mà dẫu làm như vậy, rõ ràng là mất quá nhiều thời gian.

Trong số 3.000 Zern đã phản bội Jaldabaoth, 2.800 trong số họ đã đi cùng hoàng tử của họ đến Vương quốc pháp thuật, trong khi 200 người còn lại đã đi đến những ngọn đồi để thu thập thông tin, nhưng họ vẫn không tìm thấy gì cho đến nay.

"... Cô không được phép thất bại."

"Tôi biết! Nhưng nhưng..."

Neia ôm chặt CZ hơn. Cô hít một hơi thật sâu, một mùi hương giống như hồng trà, đến từ CZ.

Sự hiện diện của CZ đơn thuần cũng đủ để xóa bỏ những lo lắng của Neia.

Đó là bởi vì sự tồn tại của cô ấy là bằng chứng cho thấy Sorcerer King vẫn còn sống.

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Ainz-sama rất rộng lượng."

"À, vâng, CZ-sempai."

"Vì thế, cô sẽ được nhiều người ủng hộ và tổ chức một cuộc tìm kiếm không thể thất bại."

"Ah...Đúng như thế, CZ-sempai."

"Khi đó, Ainz-sama sẽ rất vui."

"Vâng, CZ-sempai."

"Neia này. Tôi thích cô. Đến bây giờ tôi đã quen với nó, khuôn mặt của cô khá đáng yêu."

"Khá đáng yêu ư...Nói như thế, cô chắc hẳn đang rất chán vì không thể ra ngoài đúng không, CZ-sempai. Hai chúng ta sẽ đi đâu đó cùng nhau vào lần sau chứ?"

Vẻ đẹp phi thường của CZ, nó đã được khắc họa khá chân thực, thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng nếu mọi người biết danh tính thực sự của cô là một hầu gái quỷ, những cái nhìn về cô sẽ trở thành nỗi sợ hãi và dè chừng. Nhiều người trong số họ sẽ có những ảo tưởng phóng đại như "Cô ấy sẽ cướp linh hồn của tôi!", bắt nguồn từ những câu chuyện mà ma quỷ biến thành phụ nữ xinh đẹp để thu giữ linh hồn như là một cái giá phải trả của thỏa thuận. Tuy nhiên, Neia cảm thấy rằng ma quỷ cũng có quyền lựa chọn đối tác của họ. Đối với những "tân binh" như cô và cũng là một thuộc cấp của vị Vua pháp thuật nhân từ, một hầu gái quỷ cấp 150 như thế này sẽ chẳng thèm linh hồn của những người xung quanh cô, thậm chí họ có bị cô mê hoặc đi chăng nữa.

Mặc dù vậy, đã có vài chuyện rắc rối mà họ không thể tránh né được, và Neia, một hộ vệ của Sorcerer King sẽ không thể đối mặt với ông nếu cô ấy gây ra rắc rối cho CZ, cũng là một thuộc hạ của Sorcerer King. Tất nhiên, Neia cũng hiểu rằng CZ mạnh đến mức cô sẽ không bị tổn hại.

Vì lý do đó, cô dành phần lớn thời gian của mình tại đây, nhưng bây giờ đã có nhiều người hơn trong tổ chức của họ, nên cô có thể mang CZ đến nơi những người ủng hộ tụ tập.

"Vậy, chúng ta sẽ đi cùng nhau như một cách luyện tập."

"Được rồi, hãy sẵn sàng nhé. Mặc dù, bộ đồ hầu gái đó có hơi bắt mắt... liệu cô có thể thay đổi thành thứ gì khác bình thường hơn không?"

"Đồ bác sĩ... à. Không vấn đề gì. Cho tôi mượn quần áo. Tôi sẽ để cho cô phối đồ."

"... Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi chưa từng cùng ai ra ngoài và cũng không có hứng thú với quần áo cho lắm, thành thử tôi không đủ tự tin để chọn quần áo dùm cô."

CZ nhẹ nhàng vỗ vai Neia. Trông cô ấy có vẻ vô cảm qua cái liếc nhìn, nhưng Neia có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử. Sau đó, CZ giơ ngón tay cái của mình lên.

"Để đó cho tôi."

"Có thật không?"

Việc phát hiện ra khiếu thẩm mỹ của CZ cực kì tốt sẽ có ích sau này.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 4: Phần 2

Khối lượng công việc của Caspond đã tăng lên đáng kể sau khi Kalinsha được giải phóng. Những người dân được giải cứu cần phải được biên chế vào lực lượng, khối lượng thông tin cần được xử lý hiện cũng tăng lên chóng mặt, và cả việc xác minh và phân công công việc cũng đều tốn rất nhiều thời gian.

Trong khoảng thời gian bận rộn này, chỉ có một paladin canh phòng bên cạnh Caspond vì sự an toàn của anh.

Trong khi điều này có thể bị coi là lỏng lẻo về vấn đề an ninh, không thể sử dụng một paladin chuyên nghiệp, những người có thể đọc, viết, tính toán, tiến hành nghi lễ tôn giáo, và giữ gìn trật tự, chỉ như một vệ sĩ thông thường. Về khía cạnh đó, nó sẽ có hiệu quả hơn khi chỉ định Remedios "người được anh đánh giá là không biết tiếp thu ý kiến" làm việc cho anh, nhưng sau khi xem xét trạng thái tinh thần của cô, anh ta quyết định để cô huấn luyện các paladin khác.

Khi Neia và CZ đem về cái đầu của Kelart Custodio, tiếng thét điên rồ của cô đã gây ra một sự náo loạn khiến mọi người cảm thấy rằng họ như đã chết. Mặc dù cuối cùng cô đã bình tĩnh lại, họ vẫn phải chăm sóc cô cẩn thận.

Thật sự, không ai có thể làm bất cứ điều gì một mình. Anh phải biết ơn người quản lý của mình. Khi anh tiếp tục cống hiến mình cho những bài viết cần được xuất bản, Caspond ném mình vào công việc, cây bút của anh nhấp nháy không ngừng trên các trang giấy. (câu 337)

Mặc dù là để tập tành cho tương lai, công việc này vẫn rất phiền phức. Trợ lý paladin của anh không những không thể đọc được tâm trạng của Caspond mà còn rất ư là bực mình, nhưng anh vẫn phải nói chuyện với Caspond, người đang cố gắng chôn vùi sự bực tức của anh trong sâu thẳm thâm tâm.

"Thái tử Caspond-denka, có thực sự ổn không nếu cứ để tình hình của Neia Baraja tiếp tục như vậy?"

Caspond hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, anh mỉm cười mệt mỏi mà không rời mắt khỏi đống tài liệu.

"Không còn cách nào khác, nên ngươi đừng bận tâm nữa.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, tuy nhiên, ý ngài là gì khi nói không còn cách nào khác?

Paladin dường như không hiểu, vì vậy Caspond ngẩng đầu lên khỏi trang sách và nhìn vào mắt anh ta.

"Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm bất cứ điều gì với cô ấy, như thể, ép cô ấy dừng lại?"

"Thần không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, thưa Thái tử. Tất cả những gì cô ấy đang làm là gây ra tình trạng bất ổn quốc gia."

"Ta hiểu, vì vậy ngươi, trong khi ta không chắc liệu điều này có thích hợp không, ngươi chưa từng nghe cô ấy nói gì sao? ... Ta đoán là, không ta nghĩ rằng ta đã nhìn thấy những gì cô ấy đang muốn nói đến. Bây giờ, câu hỏi đầu tiên của ta... cô ấy có nói dối gì chăng?"

Caspond nhìn paladin đang lục lại trí nhớ của mình trước khi trả lời:

"Cô ấy không... tốt, sẽ tốt hơn nếu cô ấy nói dối. Bất kỳ ai có chút chất xám đều có thể kiểm tra những lời cô ấy đã nói và thấy rằng hầu hết mọi thứ đều hợp lý. Vua pháp thuật đã giải thoát họ, như một người anh hùng tay không lấy lại thành phố."

Anh uống một ngụm nước từ chiếc cốc đặt trên bàn để làm ướt cổ họng anh trước khi tiếp tục.

"Và rồi, Neia Baraja là một anh hùng giúp giải phóng Kalinsha. Chúng ta ca ngợi cô ấy vì điều đó. Còn về hầu gái quỷ, chúng ta giới thiệu cô ấy là một thuộc hạ của Sorcerer King. Điều đó dẫn đến một đánh giá rất cao về Vua pháp thuật, vì vậy chúng ta cũng phải có chút nhiệt tình trong việc ca ngợi cô ta. Ngoài ra, trang bị của cô ta cũng xứng là anh hùng."

Phong thái Neia mang cây cung "Untymate" mà Sorcerer King đã cho cô mượn và mặc áo giáp của Grand King Buser chẳng kém gì một người anh hùng.

"Nào, hãy quay lại với đề xuất của anh vừa nãy. Nếu chúng ta cố bắt cô ấy im lặng, thế giới sẽ nhìn chúng ta thế nào? Ngươi không nghĩ rằng họ sẽ nhìn chúng ta như thể đang cố gắng hạ bệ một anh hùng chỉ vì những điều không hay cô ấy nói về hoàng gia thôi sao? Ngắn gọn là vậy."

"Nhưng mà..."

Paladin cố gắng lắp bắp từ chối, nhưng khuôn mặt của anh ta đã nói lên rằng anh hiểu rõ những lời nói ấy. Anh cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

"Một bên, ngươi có một ngôi sao anh hùng đang lên, và bên kia là hoàng gia đang suy yếu. Ngươi nghĩ ai sẽ tin?"

"Thưa Thái tử! Làm ơn đừng nói thế!"

"Ta xin lỗi ... nhưng đi sâu vào vấn đề, điều gì làm ngươi nghĩ rằng tên hầu gái quỷ của Sorcerer King sẽ không làm gì nếu chúng ta cố gắng can thiệp vào chuyện của Neia Baraja?"

"Oh."

Khuôn mặt của paladin cứng đờ, và một cái nhìn đáng sợ đến từ Caspond.

"Hehe. Thực tế rằng cô ta được bảo vệ bởi con quỷ giúp việc đó có nghĩa cô ấy là người mạnh nhất trong thành phố này, ngươi biết không? Cố gắng bịt miệng cô ta trực tiếp là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy chúng ta buộc phải cho qua những thứ họ đang làm. Ta hiểu mối quan ngại của ngươi, nhưng mọi động thái sẵn có của chúng ta sẽ đều chỉ là hành động tồi tệ."

Có tiếng gõ cửa, và một trong số những người lính từ bên ngoài bước vào.

"Prince-denka, Phó Đội trưởng-sama muốn nói chuyện với anh."

"Ông ta có thể vào."

Ắt hẳn ông đã nghe thấy giọng nói của Caspond, Gustav lao vào từ nơi ông đang đứng đợi bên ngoài. Hơi thở hổn hển của ông cho thấy ông đã nhanh chóng đến đây.

"Tha thứ cho thần, thưa Thái tử, Caspond!"

Công việc của Gustav buộc ông phải ra ngoài tiền tuyến, và nó cũng khó khăn hơn, vì vậy ông ấy hiếm khi đến đây. Đó là lý do Caspond biết rằng đây là một tình huống rắc rối. Vì ông ta đến đây có một mình, ông đã mang đến cho anh một tình thế khó khăn mà ông không thể đối phó một mình.

"Ta lúc nào cũng nói với ông rồi, đừng trang trọng quá. Ngoài ra, ông không cần phải cúi đầu nếu xung quanh không có ai ngoại trừ chúng ta. Vì thấy ông đang vội vã, nó phải khá cấp bách, đúng không?"

"Vâng! Quân trinh sát của chúng ta báo cáo có một đội quân hùng hậu 50 000 quân giương cờ của các quý tộc miền Nam đang hướng đến thành phố này!"

"Ta hiểu rồi... đừng nói với ta rằng họ đã vượt qua được lực lượng của Jaldabaoth? Trong mọi tình huống, hãy sẵn sàng chiến đấu, bởi vì chúng ta không biết liệu quân đội miền Nam có đang bị kiểm soát bởi Jaldabaoth hay không. Hãy cẩn thận. Ta sẽ để đó cho ông."

"Vâng!"

"Đừng tấn công trước khi kẻ địch có động thái dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu họ muốn nói chuyện, hãy đưa họ đến đây. Sau đó..." Caspond quay sang paladin. "Ngươi sẽ chịu trách nhiệm chào đón họ. Nếu họ đúng như những gì ta nghĩ về họ, hãy triệu tập một số quý tộc cao cấp của ta hiện diện. Chuẩn bị đồ ăn thức uống và rượu vang để khiến họ hài lòng."

Cả hai người đồng thanh, "Vâng thưa ngài!" Và sau đó rời khỏi phòng. Khi Caspond nhìn họ rời đi, anh lẩm bẩm với chính mình.

"Được rồi... đã đến lúc rồi chăng?"

***

"Chà, các ông đều có đôi mắt sầu não thật đấy, Hầu tước Bodipo, Bá tước Cohen, Bá tước Domingues, Bá tước Granero, Bá tước Randalse và Tử tước Santz."

"Ồ, đừng nghĩ gì về nó, thần rất vui mừng khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh, thưa Thái tử."

"Thật vậy! Thật vậy! Chúng thần đã rất lo lắng về ngài, thưa Thái tử!"

Sau khi cạn chén, Caspond và các quý tộc miền Nam đã nâng cốc uống vì sự bình an của nhau và trao đổi những lời thăm hỏi qua lại nhiều lần.

Các quý tộc đã trình bày tình hình và kể về những gian khó của họ. Caspond lắng nghe chăm chú, bởi vì làm như vậy cho thấy họ đã làm việc chăm chỉ đến thế nào - họ đã đổ bao nhiêu tiền của vì lợi ích của Thánh quốc.

Bá tước Cohen, người đang nói chuyện rất say sưa, đột nhiên dường như nhận ra điều gì đó và hỏi một câu hỏi.

"-Oya, Prince-denka. Có phải thần, hoặc ngài có hơi khác một chút không?"

"Ahh, tất nhiên rồi. Ta tin ông biết Jaldabaoth xâm chiếm miền Bắc như thế nào? Miền đất của ta kết quả là đã thay đổi rất nhiều. Ngoài ra, ta cảm thấy những phần ông chưa thấy còn thay đổi nhiều hơn nữa cơ... ông có nghĩ rằng ta đã ốm đi không?"

Caspond chỉ bụng của anh ta. "Chà, có vẻ như vậy", mọi người vui vẻ trả lời. Cùng lúc đó, có một ánh mắt sắc bén trong đôi mắt của những quý tộc."

Caspond không bỏ lỡ điều đó. Anh ngay lập tức nhận ra rằng họ đang so sánh giá trị trước đây với giá trị hiện tại của anh.

Trong khi họ đã giấu nó đủ nhanh, anh hiểu rằng việc đánh giá vẫn đang diễn ra.

Bây giờ anh chỉ hy vọng họ sẽ nghĩ rằng không có gì thay đổi, với mong muốn họ sẽ không can thiệp vào hoàng gia sau chiến tranh.

"... Tuy nhiên, ta, Caspond, vô cùng biết ơn các quý ông đã đứng ra để cứu Thánh quốc."

"Ngài đang nói gì vậy? Điện hạ, là quý tộc, điều đó là tất nhiên khi chúng thần nên phối hợp với lực lượng của chúng ta và đặt lợi ích của hoàng gia lên trên. Bất kì ai có khả năng mà không tham gia vào một trận chiến liên quan đến sự tồn vong của Thánh quốc thậm chí không thể được coi là một quý tộc!"

Từng quý tộc gật đầu và thể hiện sự đồng tình. Nói cách khác, các quý tộc không đến đây chính là kẻ thù chính trị của những người có mặt tại đây.

Thật không may, Caspond chẳng biết rằng các quý tộc lại không ưa nhau đến thế. Điều đó có nghĩa là anh đã không được hiểu biết đầy đủ.

Trong khi Caspond muốn tránh bị dán nhãn là kẻ thiên vị ở đây, anh sẽ cần phải cho họ những đối đãi đặc biệt nếu không muốn đối mặt với những tai hại nghiêm trọng. Ai mà chẳng ghét một con dơi chỉ biết cố gắng bay lòng vòng để có được lòng tốt của mọi người.

"Thưa các vị, lòng trung thành của các vị đối với hoàng gia cần được truyền bá rộng rãi. Ta cảm thấy nó cần phải được đưa vào những ghi chép của lịch sử.

Chỉ trong một khoảnh khắc, người có vẻ tâm đắc nhất với điều đó là Hầu tước Bodipo, người lớn tuổi nhất đang hiện diện và có mái tóc vàng lốm đốm trắng.

Hiện tại ông đã có quyền lực và địa vị, ông có lẽ là người muốn danh thế hơn cả. Trong khi những người khác hầu như sẽ thích được khen thưởng hơn. Tất nhiên, cũng không có gì ngạc nhiên khi mong đợi một phần thưởng nhất định nào đó bởi vì họ đã huy động lực lượng của họ.

Hầu tước lẩm bẩm một số lời từ chối lịch sự, lịch sự hơn bất cứ thứ gì, ngay cả khi ông cố gắng tự mình làm quen với thái tử. Trong khi, Tử tước Santz, người trông khá ốm dễ thấy, canh đúng lúc để gián đoạn cuộc trò chuyện và do dự hỏi một câu.

"Thưa thái tử, thần có một câu hỏi muốn hỏi ngài. Tình trạng hiện tại của Nữ Hoàng ra sao rồi? Thần nghe nói ngài ấy đã qua đời..."

"Đó là sự thật."

Bị giật mình bởi câu trả lời thẳng thừng và trực tiếp của Caspond, Tử tước Santz hỏi một câu hỏi khác.

"Vậy thì, thi hài của Nữ hoàng đang ở đâu?"

"... Nó đang trong trạng thái gớm ghiếc, nên chúng ta phải hỏa táng nó. Ban đầu, chúng ta định sử dụng phép thuật [Preservation] trên nó và tổ chức quốc tang cho cô ấy sau khi xua đuổi được Jaldabaoth."

Caspond lắc đầu với vẻ mặt đau đớn, như thể anh không chịu đựng được nữa.

"Ngoài ra, chúng ta cũng đã xác nhận cái chết của Thánh Nữ, Kelart Custodio."

"Thần hiểu rồi..."

Trong lặng lẽ, Caspond dùng thời gian để nhấm nháp chút rượu vang.

Việc thay thế Calca là điều đầu tiên hiện lên trước mắt họ. Tuy nhiên, không có cách nào đơn giản để tìm ai đó có thể thay thế Thánh Nữ Kelart Custodio, người đang đứng ở vị trí đỉnh cao trên tất cả các magic caster thần thánh. Do đó, họ cần cẩn thận xem xét cách tốt nhất để sử dụng cái chết của Kelart.

Sau khi thấy họ không có biểu hiện thái độ gì ngay cả sau khi anh đã uống hai ly rượu vang, Caspond đưa ra một mẩu thông tin khác.

"Những phần còn lại của cô ấy cũng ở trong tình trạng kinh tởm, nên chúng cũng được hỏa táng."

Các quý tộc cau mày. Họ có cảm thấy điều gì đó từ cái chết của hai trong số những Paladin hàng đầu của Thánh quốc chăng? Có lẽ cuối cùng họ đã nhận ra rằng đây là một trận chiến mà sinh mạng của họ nằm trên một sợi chỉ và nó đứt có nghĩa là cái chết. Họ có lẽ sợ hãi bởi việc nhận ra rằng họ sẽ không được trả tiền ngay cả khi họ bị bắt làm tù nhân.

"Đội trưởng của quân đoàn paladin thì sao, Custodio-dono ấy?"

"Ông có muốn nói chuyện với cô ta không? Vậy có thể đợi không?"

"Oya, thì ra cô ấy vẫn còn sống? Vậy mà, Nữ Hoàng và Thánh Nữ thì đều chết cả..."

Bá Tước Randalse có một chòm râu dê chải chuốt gọn gàng. Khi ông ta cất những lời đó bằng giọng mỉa mai, những người khác mỉm cười chế giễu, như thể hùa theo. Caspond mở cửa và ra lệnh cho paladin bên ngoài triệu hồi Remedios.

Đúng lúc rượu vang trong chai sắp cạn, Remedios mới đến căn phòng của họ.

Ngay khi Bá Tước Randalse định nói, ông nhìn Remedios và mắt ông mở to.

"Gì? Cô là Đội Trưởng Remedios, thống lĩnh của quân đoàn paladin sao?"

Sự nhạo báng trong giọng nói ông ta đã bị thay thế bởi cú sốc. Mọi quý tộc ở Thánh quốc đều biết Remedios trông như thế nào. Đến Randalse cũng không ngoại lệ, do đó ông ta ngạc nhiên. Cô trông rất khác với những gì ông biết về cô.

Ngay bây giờ, Remedios Custodio trông giống như một thây ma vậy.

Đôi mắt cô ta lõm sâu và đôi má hốc hác. Tuy nhiên, một ánh sáng rực rỡ tỏa sáng trong con ngươi của cô.

"Ông cho gọi tôi đến đây phải không? Còn ai ngoài tôi nữa không?"

"Hả! ... Đồ thần kinh..."

Giọng của Randalse vang lên, và ông ta chăm chú nhìn Remedios.

Bấy giờ, Remedios trông rất đáng sợ. Thực tế là không ai biết những gì cô ấy muốn hay cô sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Đó là lý do Caspond không giữ Remedios bên cạnh anh. Và cũng là vì anh cẩn thận không để Remedios biết bất cứ điều gì về Neia.

"Cái gì?"

Mọi người ở đất nước này đều biết rằng Remedios Custodio là paladin mạnh nhất vương quốc. Về sức mạnh vũ lực tuyệt đối, cô là người đứng đầu đất nước này.

Sử dụng quyền lực để chống lại bạo lực đang trên bờ vực bùng phát quả thật là vô dụng. Bộ giáp cứng rắn nhất của lũ quý tộc cũng chỉ giống như tờ giấy đối với cô ấy. Trong quá khứ, có những người bên cạnh kiềm chế cô, nên cô luôn ở trong tâm trạng có thể chịu đựng những lời dèm pha. Tuy nhiên, hiện tại đó lại là một vấn đề khác.

Các quý tộc đều hiểu điều này, nên họ không nói gì cả. Remedios khịt mũi khi cô nhìn họ, và rồi nhún vai.

"Tôi có thể rời đi ngay bây giờ không, Điện hạ? Có vẻ như không có lý do gì để gọi tôi tới."

"Ahh. Cảm ơn vì đã đến."

Sau khi Remedios rời đi, các quý tộc cuối cùng cũng cho phép mình biểu lộ sự bất mãn.

"Ngài cho phép cô ta tỏ ra thiếu tôn trọng đối với Hoàng gia như thế sao?"

"Cho dù cô ta có là đội trưởng của quân đoàn paladin, thái độ đó là không thể chấp nhận được. Liệu chúng ta có thể cho phép một người không trung thành với hoàng tộc trở thành đội trưởng không?"

Caspond giơ tay lên dập tắt sự khó chịu của họ.

"Chúng ta đang có chiến tranh. Tài năng của cô ấy vẫn hữu ích. Chúng ta hãy để cô ấy định đoạt vị vua tương lai."

Khá nhiều người đã bực tức vì thái độ của Remedios. Một số người trong số họ đã che giấu sự sợ hãi của mình với cô với sự tức giận, nhưng một số người khác lại có động cơ sâu xa. Caspond biết điều này, và anh mỉm cười lạnh lùng trong tim mình.

Remedios đã từng là nắm đấm thép của vị Holy King quá cố và là một vũ khí mạnh mẽ. Chắc chắn có ai đó ở đây sẽ không muốn để thứ vũ khí đó lọt vào tay vị vua kế tiếp. Hay đúng hơn, tất cả bọn họ có lẽ đều nghĩ giống như tất cả những gì anh nghĩ.

"Ohhh! Điện Hạ quả là anh minh! Đang là thời chiến! Tuy nhiên, chúng ta không định chiến đấu với lũ Demihumans mãi mãi!"

"Bá tước nói đúng! Thần tin rằng phái viên của chúng thần đã nói với mọi người rằng chúng thần đến được đây là vì chúng thần đã đánh bại lực lượng Demihuman. Thưa Điện hạ! Chúng ta nên thuận đà mà tiếp tục truy đuổi!"

"Chính xác! Chúng ta nên tiêu diệt lũ demihumans trong một cuộc đột kích, vì vậy công lao của Điện hạ có thể vang xa hơn."

"Ta hiểu, ta hiểu. Rồi, Trưởng lão Purple thế nào?"

Các quý tộc nhìn nhau, và rồi Hầu tước Bodipo lên tiếng thay mặt họ.

"Ông ấy dường như không được khỏe nên không thể đến đây với chúng thần."

Hầu tước là người già dặn nhất ở đây, và người mà ông gọi là "trưởng lão" là một ông lão 80 tuổi, người đã được bổ nhiệm làm một trong Nine Colors (Cửu Sắc). Là một quý tộc lớn của miền Nam, với cấp bậc Hầu tước, lão đã được chỉ định chức vị đó để ghi nhận lòng trung thành của mình với hoàng gia và những cống hiến của ông.

Không phải tất cả Nine Colors giành được chỗ đứng của họ vì sức mạnh chiến đấu. Giống như Purple, một số người trong số họ đã đạt được danh hiệu nhờ một số đóng góp to lớn. Ví dụ, có một nữ công tước đã được chỉ định vào vị trí Blue nhờ danh tiếng của cô là một nghệ sĩ đa tài.

Khi anh cân nhắc câu trả lời của Marquis Bodipo, anh cảm nhận được một lúc rằng người kia không che giấu bất cứ điều gì, và Caspond lại mỉm cười lạnh lùng trong trái tim anh. Trong khi anh đã biết điều này, anh chỉ đơn giản là xác nhận phản ứng đó bằng chính đôi mắt của mình.

"...Được rồi. Dường như nhận định của hai ta đều giống nhau." Caspond vạch ra kế sách của mình để làm phá sản chiến lược của Jaldabaoth bằng cách tiêu diệt lực lượng Demihumans. "Tuy nhiên, chúng ta sẽ làm gì nếu Jaldabaoth xuất hiện?"

"Jaldabaoth có phải là một con quỷ hùng mạnh không? Thần nghe nói ngay cả Đội trưởng-dono cũng không thể bảo vệ nổi Nữ Hoàng."

Bá tước Granero chưa bao giờ đối mặt với Jaldabaoth trước đây, nên anh ta mới hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Caspond trả lời với giọng u ám.

"Hắn ta cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta đã nhờ Sorcerer King đối phó với hắn, và trận chiến của ông ta với Jaldabaoth thực sự mãnh liệt."

"Sorcerer King? Ý Ngài là tộc undead sao?"

Chỉ có thể ngờ rằng họ sẽ thốt lên ngạc nhiên.

"Oya? Ông không nghe về điều đó hả? Ta hiểu rồi..."

"Vậy là Ngài đã kêu gọi sự giúp đỡ của quân đội từ một quốc gia khác sao, Thái tử? Điều đó thật tệ!"

"Không phải một đội quân. Chỉ mình Sorcerer King."

Các quý tộc đứng hình với một từ "Eh?" trên miệng của họ. Phải mất một thời gian trước khi họ lấy lại bình tĩnh.

"Sorcerer King? Bằng mình ông ấy? Một và chỉ một vị vua duy nhất, người đứng đầu của một quốc gia tự ông ấy chinh phục? "

Caspond gật đầu đáp lại câu hỏi của Bá tước Randalse."

"Làm thế nào có thể, điều đó là không thể, phải không? Không đời nào một vị vua như vậy tồn tại! Ông ta không mang theo quân đội sao?"

Nó không có ý nghĩa gì cả, những người tụ tập lẩm bẩm. Một số tự hỏi liệu đây có phải là một vở kịch. Tuy nhiên, Caspond làm tiêu tan những suy đoán của họ với câu trả lời không khoan nhượng của mình.

"Mặc dù mọi người có thể nói như vậy, nhưng đó là sự thật. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận nó. Thêm vào đó, nếu Sorcerer King dẫn theo quân đội của ông ta, thì ông ta sẽ dùng chúng ngay khi ông thua trận trước Jaldabaoth."

"Ông ấy đã thua hả? ... Thần không biết. Họ nói ông ấy là một undead, điều đó sao có thể ngay cả khi hộp sọ của ông ấy có bị mục nát đi chăng nữa? Tuy nhiên... chuyện này có tệ không?"

"Điều đó. Có điều, một trong những sứ giả cầu cứu Sorcerer King là Remedios. Ta tin rằng giao cho cô ấy để trọng trách đạt được sự tha thứ của bên kia sẽ là một điều cần thiết, cùng các biện pháp ngoại giao khác."

"Liệu nó có giải quyết được vấn đề không? ...Ngài nhắc đến mới nhớ, Vương quốc pháp thuật là một quốc gia nằm trong biên giới của Vương quốc. Trong trường hợp đó, họ sẽ không thể băng qua biên giới của Vương quốc để tiến quân tới chúng ta... điều đó có nghĩa là chúng ta phải cảnh giác khi Vương quốc bị phá hủy?"

Bọn họ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, và các quý tộc đều nắm chặt đầu họ. Dường như họ đang nghĩ về việc phải làm gì nếu mặt trời mọc ở phía tây. Do đó, họ quyết định tạm gác điều đó sang một bên trong thời gian này.

"Chà, hãy bỏ qua chuyện đó đi. Kế hoạch tương lai của Ngài là gì, thưa Điện hạ?"

"Ta, ta muốn lấy lại thủ đô. Và ta muốn làm điều này càng sớm càng tốt."

"Nếu vậy, chúng thần chắc chắn sẽ hỗ trợ Ngài!"

"Điện hạ khi đó sẽ trở thành anh hùng cứu quốc gia này khỏi Jaldabaoth!"

"Quân đội demihuman xâm chiếm đất nước chúng ta có đến 100.000 quân. Chúng hiện đã bị tiêu hao xuống còn khoảng 30.000 quân, nếu chúng ta tập hợp những người của thành phố này và những binh lính chúng thần mang đến, chúng ta sẽ có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng!"

"Điện hạ! Ngày đó sẽ sớm đến khi mọi người gọi Ngài là Bệ Hạ!"

Caspond phải đối mặt với các quý tộc đang tâng bốc và cố ý đặt một cái nhìn thấu hiểu trên khuôn mặt của mình.

"Umu. Ta sẽ không quên cảm ơn vì sự giúp đỡ của tất cả các ông dành cho ta."

"Ngài đang nói gì vậy? Chúng thần chỉ làm nghĩa vụ của mình với Thánh quốc và hoàng gia!"

Trong thâm tâm, Caspond mỉm cười theo một cách hoàn toàn khác.

"Rất tốt. Vậy thì, hỡi các quý ông, hãy sẵn sàng lấy lại thủ đô nào!"

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 4: Phần 3

Một tuần sau khi họ gia nhập quân đội của các quý tộc miền Nam, họ đã hoàn thành việc chuẩn bị và bắt đầu một bước tiến mới.

Mục tiêu tiếp theo của họ là thành phố Prart, về phía tây của Kalinsha.

Neia không thể che giấu sự khó chịu của mình khi cô lắc lư trên lưng một con ngựa.

Mặc dù hoàn toàn hợp lý khi không thể bỏ qua cơ hội này để tiêu diệt các Demihumans trong khi vết thương của Jaldabaoth vẫn chưa được chữa lành, cô không thể nào biểu hiện cảm xúc của mình tốt được. Cô muốn tăng số lượng người ủng hộ và nỗ lực hoàn thành việc chuẩn bị cho lực lượng cứu hộ để tìm kiếm Vua Pháp Thuật.

Từ kinh nghiệm có được với Remedios Neia biết rằng sự kích thích của một chỉ huy sẽ khuấy động những người dưới họ. Cô không thể để cấp dưới của mình thất vọng về mình.

Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, và phổi cô tràn ngập không khí mát mẻ. Trong khi mùa xuân đã gần đến, mọi người vẫn có thể cảm thấy mùa đông trong không khí.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Neia xem xét quân đội đang tiến hành chuẩn bị.

Có khoảng 95.000 người ở đây, vì vậy nhiều người trong số họ phải di chuyển lên phía trước cô để có thể đưa tất cả họ vào kiểm soát. Lực lượng của họ bao gồm khoảng 30.000 người từ các quý tộc miền Nam và 65.000 người từ Quân đội Giải phóng. Ngẫu nhiên, trong số 20.000 người còn lại ở miền Nam, 10.000 người được chỉ định để đảm bảo một trục nhập thất và 10 nghìn người khác đang nghỉ ngơi ở Kalinsha.

Trong số đó có 2.000 cung thủ do Neia lãnh đạo, tất cả đều thuộc về Lực lượng Cứu hộ.

Những tàn tích của đội quân dân chủ mà họ phải đối mặt được ước tính vào khoảng 30.000 người khỏe mạnh, vì vậy họ có một lợi thế áp đảo về số lượng.

Tuy nhiên, mỗi cá nhân demihuman mạnh hơn một con người, và quan trọng hơn, họ là lực lượng bảo vệ chống lại Jaldabaoth, vì vậy họ không thể bất cẩn ngay cả với sự chênh lệch này về số lượng.

Họ đã bắt tay vào chiến dịch này với giả định rằng Jaldabaoth vẫn bị thương và không thể hành động. Nếu Jaldabaoth đã hồi phục hoàn toàn, thì họ sẽ hành quân đi đến chỗ chết.

Tim cô đập như một chiếc đồng hồ báo thức.

Tôi có nên ưu tiên giải cứu Vua Pháp Thuật khỏi mọi thứ khác không, Neia băn khoăn. Suy nghĩ của cô bắt đầu đi vòng quanh.

"Baraja-sama. Bạn có cần thêm thông tin từ các thành viên quân đoàn trong các đơn vị khác không? "

Beldran đã đi ngựa bên cạnh cô trước khi hỏi câu hỏi của anh, và Neia chớp mắt đáp lại. Cô không biết anh đang nói gì.

Sau một vài suy nghĩ, Neia cuối cùng đã hiểu được nó, và cô nhanh chóng vẫy cánh tay không cầm dây cương ngựa.

"Không, không, chúng ta không cần phải làm những thứ giống như gián điệp như thế. Xét cho cùng, chúng ta là đồng chí hành quân theo cùng một mục tiêu. "

"Ohhh! Tôi không mong đợi hơn những gì từ lời của cô, Baraja-sama. Là người phát ngôn cho Bệ Hạ, lời nói của cô là nhất. "

"... Ngay cả khi khuôn mặt của cô ấy hơi đáng sợ."

Sau khi Beldran ca ngợi cô, CZ lên tiếng từ phía sau Neia. Vì CZ không thể cưỡi ngựa, hai người họ đã dùng chung một con ngựa.

Ngay cả khi CZ là đàn chị, và một người xứng đáng với sự tôn trọng của cô,nhưng vẫn còn hơi khó chịu khi nghe cô cứ tiếp tục quấy rầy nó lặp đi lặp lại.

Tôi có nên đi bộ ...

Sức khỏe và khả năng chịu đựng khi đi không cần ngựa của CZ vượt quá sức mạnh của một con người bình thường. Cô ấy chỉ cưỡi vì nếu không sẽ rất là thô lỗ khi để một thuộc hạ của Vua pháp thuật bước đi dưới đất.

Beldran nghe thấy điều này, nhưng anh không giúp gì được cho cô. Anh không ủng hộ và cũng không bác bỏ tuyên bố đó. Có lẽ anh ta không thể phủ nhận những lời đó bởi vì chúng là những lời tư một thuôc cấp Vua Pháp Thuật và điều đó lại đúng.

Ừm, tôi đoán anh ta không thể nói không ... sau tất cả, tôi sẽ không phải đeo tấm che nếu tôi không thích điều đó ...

Đúng vậy, Neia là một cô gái. Mặc dù khuôn mặt của cô rất đáng sợ, nó thực sự đáng sợ trong thực tế và cô và mọi người có thể đã được cho là quen với việc, nhưng nó vẫn sẽ là một chút tổn thương.

"Giờ thì, Baraja-sama. Một tin nhắn đến từ sở chỉ huy. Những người tiên phong của chúng tôi đã nhìn thấy quân đội Demihuman. Số lượng của chúng được ước tính là 30'000. Vì vậy, chúng tôi sẽ hình thành đội hình ở đây. Người đưa tin trở về trụ sở sau khi nói với chúng tôi điều đó. Ngài nghĩ gì về điều này?"

"Sẽ tốt thôi. Nếu anh cảm thấy nó cần phải được thực hiện, thì nó sẽ ổn thôi. "

Beldran đã làm rất tốt với tư cách là phụ tá của cô.

"Tuy nhiên, các Demihumans thực sự muốn chiến đấu với một trận chiến trên khu vực này ..."

Demihumans chỉ bằng một phần ba số quân của Thánh quốc. Trong khi mỗi người trong số chúng là một chiến binh mạnh mẽ hơn, chắc chắn họ sẽ không có cơ hội nếu họ chiến đấu trên một cánh đồng rộng lớn(vùng đồng bằng). Nếu họ chiến đấu bảo vệ thành phố, họ sẽ có thể tận dụng tối đa khả năng phòng thủ của thành phố và bù đắp cho sự thiếu hụt trong sức mạnh chiến đấu.

Trong mọi trường hợp, tình hình sẽ trở nên tồi tệ khi Jaldabaoth bình phục. Chiến lược tốt nhất của demihumans nên là kéo dài thời gian.

Hoặc là, thiết lập các khu vực không thể tiếp cận với kỵ binh và chiến đấu một trận chiến hạn chế.

"Vậy là chúng ta sẽ chiến đấu trong một vùng đồng bằng?"

"Đúng. Chỉ cần như vậy. Không có khu rừng nào gần đó, nơi kẻ thù có thể ẩn các ổ phục kích. Thậm chí không có bất kỳ ngọn đồi nào, vì vậy chắc chắn chúng sẽ quấy phá nơi chúng ta hình thành đội hình."

"... Tại sao chúng lại ở một nơi như thế?"

Beldran trả lời câu hỏi của CZ bắt đầu với "Nó có thể là"

"Chúng đang chuẩn bị chạy trốn, tôi nghĩ vậy?"

"Chạy trốn?"

"Đúng vậy, Baraja-sama. Cũng giống như cách những quân Zern phản bội hắn, không phải tất cả các Demihumans đều thật sự phục tùng Jaldabaoth. Họ thật sự muốn chạy trốn ngay cả khi điều đó có nghĩa là phản bội Jaldabaoth, sau đó những Demihuman muốn sống sẽ không lấp đầy những vị trí bị thiếu bên trong một thành phố bằng cách đó chúng chọn chiến đấu trên đồng bằng. Vì khi chiến đầu trên thành phố sẽ không thể trốn thoát được khi họ không muốn chiến đấu nữa"

Một cảm xúc đen tối lóe lên trong mắt Beldran, và nó khiến cô rùng mình.

Ngay lúc này Neia tự hỏi liệu cô có nên sử dụng khả năng mà cô vừa mới có gần đây hay không, bóng tối dần dần bị cuốn đi, và đôi mắt của anh lấy lại được ánh sáng bình thường. Kể từ khi cuộc chiến sắp bắt đầu, có lẽ nó sẽ tốt để anh ta kiềm chế sự hận thù bên trong anh.

"...Tôi hiểu rồi."

CZ gật đầu đồng ý, và Beldran chỉ đơn giản trả lời, "Trường hợp đó có thể xảy ra."

Những lời của Beldran rất có ý nghĩa.

Ngay cả Jaldabaoth cũng không biết chắc liệu họ có dự định chết trong một trận chiến hay chạy trốn. Nếu đúng như vậy, có lẽ tốt hơn là đợi cho đến khi màn đêm buông xuống trước khi thăm dò chúng. Bằng cách đó, họ có thể có cơ hội chạy trốn, và làm giảm số lượng người sẽ chết vô ích.

Neia biết điều này, nhưng cô không nói ra điều đó.

Demihumans đã gây ra quá nhiều sự khốn khổ cho người dân của đất nước này.

Trong khi các Demihumans dưới quyền của hắn có thể được tha thứ, họ sẽ giết tất cả các Demihumans khác bên cạnh ...

Thậm chí còn có tin đồn rằng những con người ủng hộ việc sống cùng với các Demihumans hoặc những người ủng hộ Demihumans đã bị giết bí mật hoặc công khai hành hình.

Thật ra, có một số trại tù mà Vua Pháp Thuật đã giải cứu, nơi cô đã chứng kiến một số xác chết của con người trông giống như họ là nạn nhân của việc hành hình răng đe đám đông. Họ rõ ràng là những người đã cố gắng để theo phe Demihumans.

"Baraja-sama. Mặc dù tôi không biết sở chỉ huy dự định triển khai chúng tôi như thế nào, chúng ta có nên tập hợp tất cả các chỉ huy đơn vị trước không? "

"Không, tôi chỉ cần một ý tưởng sơ bộ về nơi họ đã được phân bổ. Cho dù họ được chỉ định ở đâu, tôi tin mọi người sẽ biết phải làm gì. "

Vị trí của Neia và những người khác sẽ được xác định bởi cách lãnh đạo của Thánh quốc, họ muốn triển khai CZ, người đang ôm Neia quanh eo.

Nếu có kẻ thù mạnh mẽ trong số những demihumans, thì CZ sẽ được gửi đến tiền tuyến. Nếu cô ấy được sử dụng không gì hơn như là một cung thủ, thì cô ấy sẽ được đặt ở giữa đội hình, hoặc có lẽ cô ấy sẽ được đóng quân với các cung thủ khác. Nếu họ không muốn để CZ, một thuộc cấp của Sorcerer King, đạt được quá nhiều chiến công, thì họ sẽ đặt cô ấy ở lại phía sau.

Neia dự đoán rằng họ sẽ ở lại phía sau cho đến khi quân đội kết thúc thăm dò.

Ba giờ sau, cô nhận ra rằng đây là câu trả lời đúng.

Ngược lại với đội hình "vảy cá" của demihumans(chắc là đội hình mũi tam giác, ai có chơi game dàn trân nhu empire sẽ biết), con người đã chọn chia thành hai cột. Cánh trái bao gồm 30.000 người đàn ông từ miền Nam và 10.000 người từ Quân đội Giải phóng, với tổng số 40.000 người. 55.000 thành viên còn lại của Quân đội Giải phóng tạo thành sườn phải, và cùng nhau họ hình thành một thứ gì đó giống như một đội hình cánh quạt.

Vì con người muốn tiêu diệt các Demihumans trong trận chiến này, họ đã chọn để bao vây kẻ thù và từ từ hành động.

Mặt khác, Demihumans đã chọn một đội hình nhấn mạnh sức mạnh thâm nhập, mặc dù nó là để thoát ra khỏi vòng vây hoặc giết càng nhiều người càng tốt trong một cận chiến vẫn được nhìn thấy.

Cuối cùng, Neia và những người khác là một đơn vị tách rời cách xa chiến trường, và họ được giao nhiệm vụ bảo vệ các kỹ sư đang thiết lập các vị trí trại.

Đây là một yêu cầu từ Caspond, điều đó có nghĩa rằng họ đã được cho phép hành động tự do ở nơi này. Họ thậm chí có thể bỏ qua nhiệm vụ của mình, bảo vệ các kỹ sư, điều đó có nghĩa rằng sự lãnh đạo của Thánh Quốc đã cơ bản từ bỏ tất cả các quyền chỉ huy đối với họ.

Chắc chắn là, lý do là vì sự hiện diện của CZ.

Trong khi Neia được chỉ định theo lệnh, thực tế là cô đã đi du lịch với CZ, người được xem như là công dân của Vương quốc Ma Thuật, có nghĩa là họ không thể ra lệnh cho cô ta như họ mong muốn. Một thành viên của hoàng gia Thánh quốc ban hành một lệnh cho một thuộc hạ của Sorcerer King có thể sẽ trở thành một nguyên nhân không tốt trong tương lai.

Neia rất muốn hỏi tại sao CZ được sử dụng rất nhiều trong cuộc tấn công vào Kalinsha. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các quý tộc miền Nam đã thay đổi sự tiếp nhận mà cô đã nhận được. Điều này là bởi vì họ không thể chỉ đơn giản xem xét hiện tại, mà còn phải xem xét nhiều đến tương lại

Khi Neia và những người khác hình thành đội hình, cô để mắt đến chiến trường từ xa.

Điều đó nói rằng, cô đã ở vị trí đủ xa để không cảm thấy sự căng thẳng đang ở trên chiến trường, bởi vì cơn khát máu từ đó không thể đến được nơi này. Âm thanh của các kỹ sư đập các chốt với những búa gỗ của họ nghe rất nhàn nhã.

"... Họ vẫn đang nhìn nhau à? Khi nào trận chiến sẽ bắt đầu?"

"Lợi thế của chúng ta sẽ biến mất theo từng khoảnh khắc. Trong khi tôi cảm thấy chúng ta nên thực hiện bước đầu tiên... "

Beldran đã trả lời câu hỏi của CZ.

Bóng tối của ban đêm là đồng minh của demihumans. Trong khi người ta có thể nhìn thấy rõ ràng trên một đồng bằng miễn là có ánh trăng,nếu bầu trời bị che khuất. Không có nghi ngờ rằng các Demihumans sẽ là một đối thủ rất khó khăn nếu họ tấn công trong những trường hợp như vầy. Đó là vì trại họ đang xây dựng bây giờ không phải là rất chắc chắn.

Do đó, con người nên có động thái trước khi màn đêm buông xuống.

Bên cạnh đó, họ có một lợi thế lớn về số lượng, vì vậy nếu họ có thể đạt được một chiến thắng hoàn toàn ở đây, họ có thể hủy hoại kế hoạch của Jaldabaoth. Nói cách khác, Thánh quốc sẽ được giải thoát khỏi sự đau khổ này. Không có lý do gì để không tiến lên.

Neia cũng hy vọng rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ở đây. Bằng cách đó, không có gì khác sẽ ràng buộc với Neia. Cô có thể dùng toàn bộ sức lực của mình để tìm kiếm Sorcerer King.

Neia nhìn lên.

Trong khi cô đang suy nghĩ thì một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó âm thanh như sấm của nhiều người đang chạy. Beldran dường như đã nghe thấy nó một lúc sau, anh lặng lẽ nói, "Nó đã bắt đầu."

Không ai biết hai quân đội này khi va chạm nhau sẽ như thể nào khi mà có số lượng trên 100 nghìn người mạnh mẽ cùng nhau di chuyển và đụng nhau dữ dội.

Những vùng đồng bằng nơi các demihumans chờ đợi là bằng phẳng, không có bất kỳ mảnh đát cao nào mà từ đó họ có thể ẩn nấp trên chiến trường.

Mặc dù đây là lúc để thiết lập tháp tiễn đúc sẵn, họ không có cấu trúc như vậy trong trại của họ.

"... làm gì bây giờ đây?"

"Nhiệm vụ của chúng ta là ở lại đây và bảo vệ họ. Hãy tập trung hoàn thành nó. "

Trên thực tế không thể cho quân đội Demihuman đông đảo vượt qua các lực lượng con người và đến được nơi này. Giữ CZ lại đây, lực lượng chiến đấu mạnh nhất của họ, tuy đây là một động thái chính trị tốt, nhưng từ quan điểm quân sự, có thể nói rằng đó là một ý tưởng tồi.

Nếu họ đặt cô ấy trên tiền tuyến, nó sẽ làm giảm đáng kể thiệt hại cho các lực lượng của Thánh quốc.

Mọi người đều biết điều đó, nhưng không ai có thể thực sự làm như vậy. Đó là bởi vì họ muốn tránh xây dựng danh tiếng của CZ.

Thật là một sự lãng phí vô nghĩa của cuộc sống, Neia nghĩ vậy, nhưng ngay cả khi bị xé rách miệng thì cô cũng sẽ không nói ra.

30 phút sau, có những tiếng cổ vũ từ cánh phải. Không phải chỉ có Neia và đôi tai sắc bén của cô mới có thể nghe được nó, tiếng kêu của niềm vui đủ lớn đến nỗi chúng chạm đến tai mọi người trong đội hình của Neia. Họ chắc chắn đã chiến thắng nếu họ có thể được nghe thấy từ khoảng cách xa như vậy.

10 phút sau đó, một sứ giả từ chiến trường tuyên bố bằng giọng nói to những gì đã xảy ra.

"Chỉ huy trưởng Remedios Custodios của Paladin Corps vừa đánh bại chỉ huy của đối phương, một trong những con quỷ tay sai của Jaldabaoth, Scale Demon(Quỷ giáp)!"

Sứ giả rời đi sau khi chuyển tiếp tin nhắn đó.

Neia bắt đầu tự hỏi liệu nó có thực sự đúng không.

Không, có lẽ đúng là Remedios đã đánh bại một con quỷ. Nhưng con quỷ đó có thực sự là một trong những tay sai của Jaldabaoth không?

Neia biết rất rõ sức mạnh của con quỷ cô và CZ đã chiến đấu ở Kalinsha.

Cô không nghĩ rằng Remedios có thể đã đánh bại nó.

Chỉ huy trưởng có đủ mạnh để đánh bại thứ như thế không? Hoặc ... nó có thể là một thay thế? Nếu tôi không hỏi Sempai ...

"CZ-sempai, tôi có một câu hỏi. Scale Demon mạnh đến mức nào? "

"... Đủ để Chỉ huy trưởng có thể đánh bại nó."

"Nhưng Circlet mạnh hơn, đúng không?"

"... Sự tồn tại của ma quỷ mạnh mẽ ngụ ý rằng có những con quỷ yếu hơn tồn tại. Scale Demon là một trong những con yếu hơn. "

"Tôi hiểu rồi..."

Neia nhẹ nhõm. Hai trong số những tay sai quỷ đã bước vào đất nước này đã bị đánh bại. Mặc dù vẫn còn một con quỷ lớn trong khu vực đồi núi, thời gian này nó có vẻ vô dụng khi nghĩ về điều đó.

"Đất nước này đã được cứu... Kể từ khi chỉ huy của kẻ thù chết, quân đội Demihuman sẽ tan vỡ. Theo kế hoạch của Điện hạ, mọi chuyện sẽ kết thúc. "

Có một cái nhìn đáng thương trên khuôn mặt của Beldran, bởi vì anh ta đã mất cơ hội để tự trả thù bằng chính tay mình.

"... Vẫn cần phải săn lùng những tên tàn dư."

"Đúng rồi! Đúng là CZ-sama!

Cánh trái, ngay giữa các lực lượng quý tộc, trên thực tế, đột nhiên mọc lên một cột lửa. Cột lửa địa ngục gầm lên đủ cao để họ có thể nhìn thấy nó rõ ràng ngay cả từ khoảng cách này, và có vẻ như nó sẽ thiêu đốt bầu trời.

Mọi người đều lo lắng nhìn sang CZ.

Họ có thể nghĩ chỉ có một người có thể làm một việc như vậy. Ngay sau đó, CZ đã xác nhận sự nghi ngờ của họ.

"... Ôi không... đó là Jaldabaoth."

***

"Chỉ trưởng Remedios Custodios của Quân đoàn Paladin vừa đánh bại một chỉ huy của đối phương, một trong những con quỷ tay sai của Jaldabaoth, Quỷ Giáp!"

Cánh phải phát nổ thành tiếng reo hò khi họ nghe tin thông báo của Caspond nói với họ. Khuôn mặt của Marquis Bodipo sáng lên với một nụ cười.

"Hahaha! Cô ấy đã làm được! Cô ta hạ gục tướng địch! Dù bộ não của người phụ nữ đó có thể có vấn đề, nhưng kiếm thuật của cô ấy là tỷ lệ nghịch với điều đó. Chuyện này sẽ làm suy yếu đà của kẻ thù. Ta ra lệnh cho mọi người tiến hành một bước tiến sâu rộng. Giết tất cả những người cuối cùng trong số những Demihumans đó! Dưới tên của Hoàng tử, đừng để ai sống sót! "

"Vâng thưa ngài!"

Những người lính trải ra ngay khi nhận được mệnh lệnh của Hầu tước.

"Quả thật lộng lẫy, Marquis-sama. Thật may mắn khi đánh bại chỉ huy cuộc đối đầu với chúng ta trong trận chiến này, và chúng ta đã tham gia trận chiến này." Cunt Cohen, người đàn ông này khá bắt mắt với phe riêng của mình nói với một nụ cười.

"Thật vậy, Bá tước. Bây giờ chúng ta đã đi trước họ một bước. "

Loại bỏ chỉ huy của đơn vị đã liên tục tranh giành với các lực lượng của Southern Noble Alliance(liên minh quý tộc miền Nam) trong cuộc đối đầu dài của họ là một cuộc đảo chính lớn. Đó chắc chắn là một lá bài quan trọng mà họ có thể chơi khi đàm phán với các quý tộc miền Nam khác.

So với Remedios Custodio, em gái cô, Kelart Custodio, đã để lại nhiều kỷ niệm cay đắng hơn trong tâm trí họ. Tuy nhiên, đây là một thành tích có thể quét sạch những mối hận thù đó.

Ngoài ra, đây cũng là một chiếc lông vũ cất trong rương dành cho Caspond. Nói một cách đơn giản, nếu anh xoay xở để tồn tại qua tất cả điều này, vị trí của vị vua kế tiếp trong thực tế đương nhiên là của anh. Ngay cả các quý tộc miền Nam còn lại với bất kỳ quyền lực nào cũng không thể phàn nàn về điều đó, và với sự hỗ trợ đầy đủ của chính mình, sẽ không có vấn đề gì cả.

Nếu có bất kỳ yếu tố không chắc chắn trong kịch bản này, đó sẽ là các thành viên khác trong gia đình hoàng gia. Sẽ không có vấn đề gì nếu tất cả chúng đều đã chết. Tuy nhiên, anh vẫn chưa sẵn sàng để để máu nhuộm tay mình, vì vậy tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện.

Hầu tước vui mừng tưởng tượng ra sự cân bằng quyền lực trong tương lai từ xã hội cao quý.

Nếu anh muốn gia đình mình trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong Thánh quốc, anh không thể để bất kỳ sai lầm nào xuất hiện trong hoạt động dọn dẹp lần này. Tất cả mọi thứ cho đến bây giờ đã được hoàn hảo. Tất cả những gì họ phải làm là tiếp tục theo hướng như thế này.

" Bá tước. Ông có nghĩ rằng chúng ta có thể hướng demihumans về phía nam? "

"Hầu tước-sama, tại sao ngài lại làm thế?"

Bá tước trông ngạc nhiên, và ông ta có vẻ bối rối khi hỏi câu hỏi của mình. Hầu tước đã chế nhạo ông trong trái tim của ngài.

Không đời nào ông không thể hiểu được. Hầu tước sẽ không ủng hộ bất cứ ai không đủ năng lực. Bá tước đang giả vờ ngạc nhiên mặc dù ông biết điều mà Hầu tước đã nghĩ đến.

Ông giơ ngón tay lên, sử dụng không khí của một ông già không thể cưỡng lại sự thôi thúc tự giải thích.

"Bây giờ các quý tộc phương Bắc đã bị suy yếu, sự cân bằng quyền lực giữa miền Bắc và miền Nam đã tan vỡ. Những điều họ có thể làm bây giờ, không thể tránh khỏi là các quý tộc miền Nam sẽ có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề .. Tuy nhiên, điều đó sẽ gây rắc rối cho gia đình hoàng gia. Nói cách khác, đây là những gì mà gia đình hoàng gia chúng ta đang giúp đỡ sẽ đối mặt.

"Tôi không thể mong đợi gì hơn từ ngài, Marquis-sama. Thật sự rằng những nước cờ của ngài đã tính được đến mức đó! "

Sự nịnh hót là trắng trợn vào thời điểm này, nhưng Bá tước vẫn gửi nó với một giọng vui vẻ và một giọng nói lớn.

"Đúng là. Nếu chúng ta có thể làm hỏng lãnh thổ của những quý tộc không hữu ích cho chúng ta, thì không có điều gì tốt hơn thế này."

Khi ông nhìn, Bá tước nhìn xung quanh nhanh chóng, Marquis vuốt ve bộ râu của ông và nghĩ, người đàn ông này thực sự là một diễn viên giỏi.

"Thư giãn đi, Bá tước. Chúng ta được bao quanh bởi những người đáng tin cậy. Lời này sẽ không ai biết được. Hơn nữa, ai sẽ tin? "

"Thật, vậy sao? Nhưng, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn nếu chúng ta chỉ để cho các Demihumans chạy trốn đến miền Nam. Trong trường hợp đó, Trong trường hợp đó, tốt hơn là chỉ cần đẩy chúng đến bước đường cùng và sau đó thiết lập một thỏa thuận bí mật với Demihuman ...? "

"Sử dụng Demihumans, sau đó? Một ý kiến hay. "

Mặc dù Bá tước nghe có vẻ như đang kinh tởm bởi ý tưởng sử dụng Demihumans, điều đó cũng có thể diễn xuất. Ông là loại người sẽ sử dụng mọi thứ ông có thể có cho đến khi không còn gì.

Đưa một người đàn ông tuyệt vời như vậy vào phe của mình cũng là để giám sát.

Thật ra, ông đã cài nhiều người trong gia đình của Bá tước. Ông cũng đã sử dụng những người từ các phe phái khác nên sẽ không bị phát hiện ngay cả khi một người sử dụng phép thuật quyến rũ.

"Bá tước, ngài cũng sẽ đi nếu có cơ hội để thỏa thuận với các Demihumans?"

Hầu tước đã nhận thức sâu sắc rằng Bá tước đang âm mưu tất cả mọi thứ đằng sau đôi mắt của mình.

"Tôi, tôi không thực sự muốn đi, nhưng nếu ngài có ý định đi, thì tôi chắc chắn sẽ đi cùng ngài, Marquis-sama."

Có lẽ ông ta đã làm điều này để có thể nói "Hầu tước đã nói như vậy" và có được một lá bài át chủ bài để chống lại Hầu tước. Tuy nhiên, chỉ cần đến đó với ông ta thì sẽ bị xem là cùng hội. Điều này thật sự là quá yếu để được sử dụng như một con át chủ bài.

"...Là vậy sao? Vậy thì chúng ta không nên nói với Điện hạ của Ngài ngừng tấn công các Demihumans? Không cần phải hy sinh nhiều người hơn trong cuộc chiến. Sau đó, chúng ta sẽ đạt được chiến thắng tại bàn đàm phán. "

"Đúng như ngài nói, Marquis-sama. Tuy nhiên, các bá tước khác dường như đang tấn công toàn diện, vì vậy chúng ta nên ngăn chúng lại càng sớm càng tốt để có hiệu ứng tốt hơn. "

"Đúng vậy."

Mặc dù có một chút khó hiểu để ngăn họ thu được đủ kết quả, có thể tốt hơn là giữ lại mức độ này nếu xem xét tương lai.

Hầu tước cảm thấy niềm vui cho sự tham gia của ông trong tương lai có thể xem xét Thánh quốc. Tất nhiên, điều này sẽ không bao giờ được tiết lộ.

"Liên hệ với các vị Bá tước khác"

Trụ lửa bùng lên đã cắt đứt lời nói của Marquis ở giữa chừng.

Hầu tước không phải hoàn toàn không biết gì về ma thuật. Mặc dù ông không thể tự mình sử dụng nó, nhưng kiến thức về phép thuật Thánh là phổ biến trong giới quý tộc của Thánh quốc. Nhưng nhiều nhất là mức độ thứ hai, không có hệ thống kiến thức liên quan đến phép thuật nào khác.

Mặc dù vậy, ông hiểu rằng ngọn lửa từ cột lửa trước mắt ông là ma thuật cực kỳ mạnh mẽ.

"Cái gì, đó có phải là phép thuật của cái gọi là bậc thứ tư không? Loại Kelart Custodio và Nữ Hoàng có thể sử dụng? "

"Tôi, tôi không biết. Chúng ta phải làm gì đây, Marquis-sama? "

"Er, hm. Tôi không chắc lắm, nhưng hãy lùi lại một chút và di chuyển đến một nơi an toàn hơn. "

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 4: Phần 4

Trooper Robi là một thanh niên 24 tuổi. Anh đã không được giáo dục một cách hoàn chỉnh, anh hiểu rằng có rất nhiều điều trong thế giới này mà anh không biết.

Vì thế

"Con người. Ta đã quay trở lại. Có vẻ các ngươi đã quá bất cẩn, xem thường đối thủ trong khi ta đang chữa lành vết thương mà Vua Pháp Thuật đã gây ra cho ta!. "

Khi tiếng gầm giận dữ vang lên qua phần cơ thể, Robi run rẩy.

Anh thậm chí không thể cảm thấy chiếc quần ướt đẫm của anh dính vào da mình nữa.

Sau khi phát hiện ra sức mạnh của con quái vật trước mặt anh, anh có linh cảm rằng anh sắp chết, vì vậy mà bản năng sinh tồn của anh đã đi vào tình trạng quá tải. Anh từ bỏ những giác quan vô dụng của mình và nhanh chóng tìm kiếm một cách để có thể sống sót.

Tuy nhiên, trước khi mọi người có thể tìm thấy bất cứ điều gì, Jaldabaoth đã giải phóng sức mạnh của mình.

"Hãy chết dưới ngọn lửa địa ngục của ta ."

Ngọn lửa bùng lên, một làn sóng nhiệt bắn thẳng vào người Robi. Hơi nóng lập tức làm khô mắt và khiến anh đau đớn. Không khí nóng xâm nhập vào phổi, anh cảm thấy cơ thể mình như bừng cháy từ bên trong. Thực tế, đó chính là những điều đã xảy ra.

Da anh bỏng nặng và lượng nước trong cơ thể dần bốc hơi. Tầng biểu bì của anh bị đốt cháy, sau đó là chất béo bên dưới, tiếp theo là cơ bắp và sau đó là dây thần kinh của anh.

Dưới bụng anh, giống như trên cánh tay, ngọn lửa ngay lập tức chạm tới các cơ và dây thần kinh. Điều này sẽ khiến cho các cơ co lại và khiến anh có một tư thế kì quái. Tuy nhiên, nhiệt độ cao đã khiến da anh bị dính vào áo giáp của chính mình, nên nhìn từ bên ngoài trông như anh vẫn bình thường.

Cơ thể con người có hàm lượng nước cao. Đó là lý do tại sao phải mất thời gian để họ bị đốt cháy, Nếu đây là một ngọn lửa bình thường, ngọn lửa sẽ tiếp tục cháy cho đến khi chúng chạm vào bên trong cơ thể, nhưng vì Aura(hào quang) lửa của Jaldabaoth được tạo ra bằng phép thuật, nó biến mất.

Sau đó, ruột gan của Robi không bị đổi màu do nhiệt và vẫn là màu hồng. Nhìn những ngọn đuốc sống và những cái ruột tươi lóe lên qua đại dương máu, đủ để khiến người xem kinh hãi. Nó trông giống như địa ngục trên trái đất.

Jaldabaoth bỏ qua Robi, người đã trào bộ lòng ra và hơn 50 xác chết bị thiêu đốt khác xung quanh anh khi hắn đi về phía trước.

Jaldabaoth, Ác quỷ tà ác nhất đang bước đi. Chỉ bằng cách này cũng đủ để giết những người xung quanh khi bị cuốn vào năng lượng aura hắc ám của hắn ta.

"Tránh đường, hỡi những kẻ thua cuộc"

Một vài tiếng hét phát ra, người đầu tiên hét lên là Militiaman Francesk.

Mỗi ngày anh đều nghĩ, "Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy". Bị ràng buộc bởi hệ thống pháp luật của Thánh quốc, mọi người phải làm phục dịch quốc gia của họ và gia nhập quân đội.

Ngay cả con trai của một thương gia lớn như anh, một người với một tương lai tươi sáng đang chờ đợi anh ta cũng không ngoại lệ.Mặc dù cha anh đã hối lộ thích hợp để anh được giao cho một vị trí thoải mái hơn, nhưng cuộc đời của một người lính vẫn còn khốn khổ đối với anh.

Và ngay khi anh sắp được giải ngũ, cuộc chiến này lại nổ ra.

Không một ngày nào mà anh không phàn nàn về sự bất hạnh của anh và sự bất công của tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, tất cả sẽ sớm kết thúc và anh có thể trở lại làm người thừa kế của một gia đình thương gia lớn và thưởng thức các hoạt động kinh doanh mà anh rất thích.

Mọi thứ chỉ cách xa một chút như vậy.

Đúng vậy.. chỉ 1 chút nữa thôi.

Tuy nhiên, bây giờ anh lại đang chạy trốn khỏi con quái vật trước mặt anh.

Nếu nó bắt được anh , anh chắc chắn sẽ chết.

Anh tuyệt vọng di chuyển đôi chân của mình, nhưng nó lại từ chối làm theo anh vì nỗi sợ hãi của anh.

Anh bị bao quanh bởi những người khác cũng chạy trốn như mình. Đó là lý do tại sao anh có thể tiếp tục chạy bất chấp sự hoảng sợ của mình.

Đặc biệt, người đàn ông béo phía trước Francesk đang làm chậm bước tiến

Do đó Francesk đẩy ông ta đi.

Anh đã làm điều đó để có thể chạy được xa hơn thoát khỏi con quái vật đó. Anh đã làm điều đó vì lợi ích và tương lai của mình.

Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị đẩy ông ta, Francesk thấy rằng những người trước mặt anh cũng có cùng một suy nghĩ.

Nếu người đàn ông bị đẩy đi và va chạm với những người trước mặt anh, rất có khả năng họ sẽ đổ sụp như những quân domino. Thực ra, đó chính xác là những gì đã xảy ra với những người trước mặt Francesk.

Có lẽ nếu chỉ là một hoặc hai người, anh có thể tránh được chúng. Và có lẽ anh có thể đã nhảy qua chúng.

Tuy nhiên, khả năng thể chất của Francesk không đủ lớn để tránh một lượng lớn người ngã xuống cùng một lúc.

Anh ngã xuống cùng bọn họ

Mặc dù anh đang la hét và cố đứng dậy, anh không có thời gian để làm điều đó.

Hiệu ứng Aura từ ngọn lửa bao quanh Jaldabaoth đã bắt kịp anh.

Francesk không có thời gian để hét lên. Tại sao lại là tôi, anh nghĩ, và sau đó ngay lập tức bị nuốt chửng bởi cảm giác đau đớn nhất từ trước đến giờ. tất cả những gì anh có thể cảm thấy là đau đớn.

Tuy nhiên, Francesk đã may mắn. Đó là vì anh ta đã chết ngay lập tức.

Jaldabaoth không ngừng di chuyển, Hắn ta giẫm đạp lên xác của những con người dưới chân khi hắn bước đi, giống như hắn ta đang ở trong một vùng đất trống rỗng.

"Chạy.. chạy ngay đi"

Một người đàn ông hét lên. Tên ông ta là Trooper Golka. Ông là một người tự tin vào kiếm kỹ của mình.

Đó là lý do tại sao ông ta có can đảm để hét lên những lời đó trước mặt Jaldabaoth.

Tuy nhiên, đó thực sự là một hành động ngu xuẩn, bởi vì Jaldabaoth đã hướng tới Golka. Không biết là Jaldabaoth có thực sự để ý đến ông hay không hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Mặc dù đó là điều may mắn cho những người bị truy đuổi, họ đã chạy trốn theo một hướng khác với Jaldabaoth.

Golka thấy rằng sẽ rất khó để chạy trốn con quái vật giữa sự hỗn loạn, vì vậy ông quyết định rút thanh kiếm của mình ra.

Đôi mắt của con quái vật chuyển động, chưa tới một giây sau, hắn bước qua Golka.

Đó là những gì con quái vật nghĩ về Golka.

Anh chỉ đáng xem một cái.

Golka hét lên và chạy theo hướng ngược lại với dòng người đang bỏ trốn.

Ánh nhìn của những người bị thu hút ở gần đó rất đáng sợ, nhưng có lẽ có một số hy vọng cho ông ta. Có lẽ họ hy vọng ông có thể tiếp cận con quái vật đó.

Và Golka đã học được câu trả lời với cơ thể của mình.

Đầy đau đớn..

Ông không thể nào tiếp cận được con quái vật đó.

Golka bị thiêu đốt cùng với những người lính khác yếu hơn ông ta.

Golka như đã nhận ra điều gì đó.

Trong mắt con quái vật đó, Golka không khác gì những người dân xung quanh.

Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ chạy, anh than thở, trước khi ý nghĩ đó bị dìm chết bởi sự đau đớn của việc bị thiêu sống. Golka gục xuống với một tiếng hét thầm lặng, vặn vẹo trên mặt đất giống như tất cả những xác chết xung quanh.

Jaldabaoth bước đi mà không có mục đích. Tuy nhiên, nếu con người cố gắng chạy, hắn sẽ theo đuổi họ.

"Tránh ra!"

Cô chạy

Viviana, người đã tham gia trận chiến như một thánh pháp sư đang chạy cho cuộc sống của mình.

Mái tóc vàng dài của cô lắc lư một cách hoang dại khi cô chạy trốn với tất cả sức lực của mình.

Cô không có thời gian để lau đi vết thương hay nước mắt của mình.

Không ai có thể đánh bại một con quái vật như thế.

Ai đó đang nói điều gì đó.

Nhưng cô không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó.

Tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ là 'mình chỉ muốn thoát khỏi con quái vật đó'.

Cô không thể xô đẩy những người chạy trước mặt cô. Tất cả những gì cô có thể làm là chen qua họ và tiếp tục chạy.

Tránh đường..

Tránh đường..

Tránh đường..

Tại sao lại có nhiều người làm theo cách của cô ấy?

'Tôi không quan tâm nếu mọi người chết hết trừ tôi, nhưng tôi không muốn chết.'

Viviana chạy với suy nghĩ đó trong trái tim cô.

Trong khi cô đang chạy hết sức có thể thì xung quanh cô được bao bởi những người chạy trốn theo mọi hướng. Ngay cả Viviana, người nhanh hơn người bình thường, cũng chậm như một con rùa. Cô không thể thoát khỏi con quỷ đó.

Một lượng nhiệt cao lướt qua mái tóc Viviana

Khônggg !!!

Cô nghĩ sự khủng khiếp khi nhìn những người xung quanh chết.

"Tôi không muốn chết !!!"

Hét lên trong trường hợp này là vô cùng bình thường.

Ai cũng nghĩ như vậy.

Rất khó để một người bình thường chấp nhận cái chết khi nó lờ mờ trước mặt bạn. Điều này làm ta cảm thấy tuyệt vọng hơn nhiều so với một cái chết bất ngờ ập đến.

"Đau quáaaaaa!"

Nhiệt độ khủng khiếp đó khiến cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài đau đớn. Bộ não của cô bị tấn công bởi sự đau đớn không chịu nổi. Cô nhận ra rằng cô sẽ sớm chết thôi.

'Không, tôi không muốn chết', đó là điều Viviana nghĩ khi cô ấy bị thiêu chết.

Jaldabaoth tiếp tục tiến về phía trước trong im lặng trong khi hắn bắt đầu cảm thấy chán.

"Đừng chạy! Chiến đấu! "Một người đàn ông trên lưng ngựa dũng cảm hét lên.

Leonzio là con trai thứ hai của một người hầu cận phục vụ cho một Hầu tước. Ông đã tham gia trận chiến với hy vọng được công nhận cho kiếm thuật của mình. Xung quanh anh là những người mà cha anh đã đặt dưới sự chỉ huy của anh, tất cả họ đều biết khả năng của anh.

Con quỷ đi một cách nhàn nhã, và nó để lại vô số xác chết trên đường đi của nó, mỗi người trong số họ xoắn lên trong đau đớn. Anh muốn chạy đi, nhưng nếu anh làm thế, tương lai của anh sẽ trở nên u ám và đen tối. Tất cả những gì anh có thể làm là đặt cược cho một tương lai tươi sáng.

Sau khi đưa ra quyết định đó, anh hét lên "Đừng chạy!" Hết lần này tới lần khác.

Tuy nhiên, con ngựa của anh không giống anh. Bản năng của nó hét lên rằng con quỷ tiếp cận là một con quái vật đáng sợ, và vì vậy nó muốn chạy trốn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một con ngựa đột nhiên phi nước đại vào 1 đám đông đang hoảng loạn như thế này?

Câu trả lời rất đơn giản

Con ngựa sẽ rối lên và ngã xuống. Và những người mà con ngựa tông trúng, không một ai có thể sống sót.

Leonzio bị hất văng khỏi yên và bay xuống đất

May mắn thay, anh đã đáp xuống đầu của những người khác và anh ta không bị đám đông đè bẹp. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội tràn ngập cánh tay anh khi anh cố gắng chạy. Tay anh đã bị trật khi anh ta bị hất văng khỏi con ngựa của mình.

Anh không biết thanh kiếm của mình đang ở đâu. Nó chắc hẳn đã bị văng đi bởi cú sốc khi anh ta bị ném khỏi con ngựa.

Anh cố tìm kiếm nó và trong khoảnh khắc đó, anh bị nhấn chìm bởi một cơn đau khủng khiếp từ bên trong. Đây là lần đầu tiên Leonzio trải qua nỗi đau đớn như thế trong cuộc đời mình.

Sự đau đớn ngăn anh có thể suy nghĩ.

Trong sự gào thét đau đớn của tâm trí, suy nghĩ duy nhất có thể hình thành là lý do của cơn đau này.

"Hm."

Có một ai đó đang đứng trên ngọn đồi nơi các xác chết cháy. The Evil Lord of Wrath đã được giao nhiệm vụ từ Jaldabaoth, kiểm tra đám đông đang chạy trốn.

Nó đang cảm thấy chán

Aura lửa không phải là một skill mạnh. Tất cả những gì nó gây ra là sát thương lửa lên môi trường xung quanh. Người ta có thể giảm đáng kể sát thương đó bằng phép thuật chống cháy. Tất nhiên, nó biết được rằng người lính trung bình không có khả năng như vậy.

Là một con quỷ, hắn không chỉ đơn giản là hành hạ người yếu đuối. Thay vào đó, hắn thích đùa giỡn với những kẻ yếu đuối nghĩ rằng họ rất mạnh. Đó là lý do tại sao hắn ta hy vọng rằng một kẻ ngốc kiêu ngạo như vậy sẽ thể hiện bản thân, nhưng tiếc là dường như không có ai như thế.

Evil Lord of Wrath dẫm lên 1 cái xác chết cháy

Nội tạng bên trong lập tức văng ra ngoài, bị đốt cháy ngay lập tức

Một mùi hôi thối tràn ngập không khí.

Evil Lord of Wrat quay trở lại.

Nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, và ai đó xuất hiện trên bầu trời, chắc chắn sẽ có nhiều thương vong hơn. Những con người này đã nhận ra điều đó chưa? Evil Lord of Wrath giữ câu hỏi đó trong trái tim nó khi nó bước đi.(chỗ này nghĩa là nó được giao nhiệm vụ canh ở phía trên cao, bất cứ ai cố gắng bay nhảy thì nhiệm vụ của nó là tàn sát)

Mọi người đều bị sốc và lặng lẽ quan sát con quỷ quay trở lại chỗ của Demihuman.

Không ai muốn hỏi con quái vật đó là cái gì. Không cần phải hỏi. Ngay cả kẻ ngu nhất trong những kẻ ngu cũng biết câu trả lời.

Hắn ta là Quỷ Vương Jaldabaoth.

Người đang giẫm đạp Thánh quốc dưới chân và khiến con người than khoc khắp nơi.

Con quỷ đã gây ra sự tàn phá ở hai quốc gia đã chứng minh một sức mạnh mà nhân loại không bao giờ có thể vượt qua. Hắn đã trở lại để mang tuyệt vọng cho những người đã từng tràn đầy hy vọng.

***

Bầu không khí im lặng quá nặng nề, nhưng ở đây còn có một cái gì đó khác. Neia đã được triệu tập đến lều này, và cô ngạc nhiên vì sự chán nản ở nơi đây.

Cái bàn đã được đặc biệt chuyển tới đây, và các quý tộc miền Nam ngồi quanh nó đều nhợt nhạt. Không, các chỉ huy Quân đội Giải phóng cũng giống như vậy.

Đó là một phản ứng tự nhiên.

Không ai có thể không bị sốc khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của Jaldabaoth, không, ngày trước, cú sốc của Neia không lớn đến vậy. Tuy nhiên, đó là vì cú sốc của việc mất đi một thực thể vĩ đại được gọi là Vua Pháp Thuật và thậm chí còn tồi tệ hơn. Điều đó, lớn hơn tất cả những gì cô đã chứng kiến cho đến thời điểm này, và nó tạo thành một cái gì đó không thể thay thế trong trái tim cô.

Tuy nhiên, các quý tộc miền Nam không có kinh nghiệm chiến đấu và chịu đựng được khắc nghiệt cho đến bây giờ, vì vậy khi nhận được báo động không thực sự hiệu quả như mong đợi. Họ chưa từng gặp một kẻ thù có thể giết những người khác chỉ bằng cách đi bộ và không để lại gì đằng sau ngoài những xác chết ghê tởm.

Ngoài ra, đội quân 100.000 người của họ đã hoảng sợ bởi 1 con quỷ duy nhất và tan rã một cách thảm hại

"Đây là gì? Cái quái gì đây! Anh nói cái quái gì thế, con quái vật đó! "

Giọng của bá tước Domingues lớn dần

Ngược lại, Caspond, người biết sức mạnh áp đảo của Jaldabaoth, nhún vai một cách thờ ơ.

"Đó là Jaldabaoth... đó là sự thật. Tôi đã nói với ngài về hắn ta trước đây, hầu tước Domingues. "

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về khả năng giết người chỉ bằng cách đi bộ!"

Đó có phải là vấn đề không? Neia thầm chế nhạo người đàn ông trước mặt mình.

"Thật vậy, dù thế nào đi chăng nữa. Cuộc chiến của hắn với Vua Pháp Thuật Bệ Hạ, đã từng diễn ra trong một thành phố, vì vậy chúng ta không thể thấy được mức độ đầy đủ của nó. Nhưng tôi đã nói với ngài rằng hắn mạnh đến mức nào. Vì vậy, chắc chắn là một khả năng như thế không có gì là quá bất ngờ, phải không? "

"Kể cả như vậy thì!"

"Bá tước. Tôi biết những gì ngài muốn nói. Thấy mới tin, phải không? "

Như Hầu tước Marquis đã nói. Tất cả những gì bây giờ là anh ta không lo lắng như những người khác.

"... Tuy nhiên, điều đó sẽ không giúp chúng ta khá hơn. Chúng ta có nên thảo luận những gì chúng ta cần làm từ bây giờ không? "

"Đó là một suy nghĩ hoàn hảo, Hầu tước-sama. Chúng ta nên làm gì đây?" Viscount Santz hỏi một cách thẳng thắn trong khi tâm trạng ông hoản loạn. Thái độ của ông là dễ hiểu, ông không biết rằng vị trí hiện tại của mình đã thực sự an toàn hay chưa.

Các quý tộc miền Nam đã có ý định đè bẹp Jaldabaoth với lực lượng áp đảo để trở thành những anh hùng cứu quốc. Họ nghĩ rằng sẽ đạt được nó một cách đơn giản. Tuy nhiên, điều đó không dơn giản chút nào. Bây giờ các thợ săn đã trở thành kẻ bị săn đuổi.

Hầu tước khoanh tay và giữ im lặng. Caspond đứng tại chỗ trả lời.

"Chúng ta có một lợi thế áp đảo trong sức mạnh chiến đấu. Vấn đề là Jaldabaoth có thể lật lại lợi thế đó một mình. Với tư cách Hoàng tử tôi yêu cầu mọi người trả lời tôi một câu. Mọi người nghĩ chúng ta nên làm gì để đạt được chiến thắng trong những trường hợp này? "

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Hầu tước trả lời, "chỉ có một điều duy nhất chúng ta có thể làm" bằng một giọng tự tin vô cùng.

"Caspond điện hạ. Như ngài đã nói lúc trước, Jaldabaoth có lẽ sẽ rút lui khi chúng ta quét sạch những người bán nhân loại đó, đúng không? Sau đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.. "

"Ngài Hầu tước! Ngài vẫn sẽ chiến đấu sao !? "

"Chính xác, Bá tước Randalse. Ngài có nghĩ chúng ta có thể chạy trốn bây giờ không? "

"... Hầu tước-sama, sẽ rất khó khăn cho tất cả chúng ta nếu chạy trốn, nhưng liệu một nhóm nhỏ thì...?"

Remedios khịt mũi trước lời đề nghị của Count Cohen.

"Đó là một câu trả lời phù hợp cho một kẻ vô dụng mà thậm chí không thể hiểu được lý tưởng của Calca-sama."

"Gì chứ?"

"Ngài sẽ làm gì sau khi chạy trốn và trốn thoát? Co rúm dưới một thùng hàng trong một nhà kho? Ngài có phải là quý tộc không? Chẳng phải ngài nên nói rằng ngài sẽ hy sinh bản thân cho mọi người hay gì đó sao?"

"Còn cô, Đội trưởng Custodio? Cô là một thánh kị sĩ với một thanh Thánh kiếm, nhưng cô thậm chí không thể đánh bại một con quỷ! "Bá tước Randalse gầm gừ.

Đôi mắt Remedios giống như bóng ma dường như phát sáng từ bên trong khi cô mặt đối mặt với ông ta.

"Thật sự. Tôi không thể đánh bại hắn ta. Người duy nhất có thể chiến đấu với hắn ta là sinh vật Undead kia. Nhưng nếu điều đó giúp kéo dài một chút thời gian, ngay cả khi nó chỉ giúp cho mọi người sống lâu hơn một giây, thì tôi sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để chống lại hắn ta! Vậy còn ngài, ngài sẽ làm gì? "

Khi một chiến binh quyết chiến đấu đến cùng dù có phải hy sinh, khóa ánh nhìn vào một quý tộc định trốn chạy, kết quả cuối cùng gần như đã được định đoạt

Bá tước Randalse quay đi, và Remedios khịt mũi chế giễu ông ta.

"Điện hạ. Trong khi tôi cùng các thánh kị sĩ sẵn sàng hi sinh, liệu tôi có phải tiếp tục nói về nó không?"

"Có thể nói đây là một quyết định hệ trọng... tốt, cô có thể ra ngoài chờ lệnh không? Cô không phiền khi rời khỏi đây chứ? Đội phó Montagnes, nhờ anh."

"Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ để phần còn lại cho anh, Montagnes." Vừa nói xong, Remedios từ từ bước ra khỏi lều. Điều cuối cùng cô làm là liếc nhìn CZ, người đang ngồi cạnh Neia.

"Mọi người, tôi xin thay mặt cho Đội trưởng của chúng tôi xin lỗi các ngài ," Gustav nói khi anh nhìn các quý tộc trước khi tiếp tục, "Tuy nhiên, ý kiến đó chỉ mang tính chủ quan của tất cả chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng để chết như lá chắn cho người dân. Chúng tôi hy vọng các quý ông, những người cao quý, hiểu được điều đó. Xét cho cùng, chúng ta không thể chiến đấu nếu không có chỉ huy. "

"Cái gì chứ?"

Trước khi Neia có thể nhỉn thấy ai đó đã bất ngờ kêu lên, Hầu tước Bodipo lên tiếng.

"Thế là đủ lắm rồi... Chúng tôi không lên kế hoạch để chết một cách vinh quang, chúng tôi đang lên kế hoạch để chiến thắng. Tôi nói có đúng không, Điện hạ? "

"Không có cách nào để thắng, đúng không !? Anh không thấy sức mạnh của con quỷ đó sao !? "Bá tước Granero hét lên khi anh đứng dậy. "Nếu hắn ta sử dụng phép thuật hoặc tấn công hay bất cứ thứ gì đó khác, chúng ta vẫn có thể nghĩ ra cách ngăn hắn ta lại! Nhưng tất cả những gì hắn làm là đi bộ! Hắn có thể biến khu vực xung quanh hắn ta thành một địa ngục,một địa ngục thực sự chỉ bằng cách đi bộ!!! "

"Nghĩ lại đi... Bá tước Granero, ngài biết chút ít về ma thuật, đúng không? Ngài có thể..."

"Tôi không thể nào biết được thứ sức mạnh nào có thể bảo hộ như thế"

"Vậy sao... vậy, giả sử vẫn còn 10.000 con quỷ. Chúng ta có thể vừa chạy trốn khỏi Jaldabaoth trong khi chúng ta tiêu diệt chúng cùng một lúc không? "

Hầu tước dường như không thể không chấp nhận đề xuất của Caspond.

"Có vẻ như không còn cách nào khác ... Mặc dù nó sẽ rất khó khăn, tôi nghĩ rằng sẽ khó khăn hơn nếu cố gắng thử đánh bại Jaldabaoth với sức mạnh của chúng ta."

"Xin chờ một chút," Count Cohen ngắt lời với một bàn tay giơ lên. Tôi phản đối. Jaldabaoth có thể sẽ không rời khỏi ngay cả sau khi chúng ta giết hết các Demihumans. Tuy nhiên, hắn ta có thể giết tất cả chúng ta như một món quà lưu niệm trước khi hắn ta đi. "

Anh ấy đã đúng. Vì vậy, Caspond cho rằng đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý với tình hình hiện tại.

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

"Chúng ta nên thương lượng."

Rất ít người cố gắng để không cười vào mặt Count Cohen khi anh đưa ra gợi ý đó với khuôn mặt hoàn toàn thẳng thắn.

Mặt bá tước Cohen đỏ lên khi những người kia cười anh. Trước khi anh có thể tiếp tục, Caspond hỏi:

"Bá tước, anh định làm gì với con quỷ đó?"

V..vâng.. Ví dụ, có lẽ chúng ta có thể giao dịch cho hắn ta thứ gì đó để đổi lấy việc để chúng ta đi một cách an toàn... "

"Chúng ta sẽ cho hắn ta cái gì? Không phải sẽ đơn giản hơn nếu hắn giết và lấy nó khỏi chúng ta sao? Hay ngài nghĩ là chúng ta nên đưa hắn ta một cái gì đó mà không phải là ở đây? Đó sẽ là gì? "

"Xin chờ một chút, Điện hạ! Tất cả những gì tôi nói là chiến đấu không phải là lựa chọn duy nhất của chúng ta! Tôi chỉ muốn nói rằng có khả năng chúng ta có thể thương lượng với hắn, thế thôi! "

"Bá tước, cách suy nghĩ của ngài có một chút, nói thế nào nhỉ, à một chút lạc quan quá. Đối với những người đang ngồi ở đây, chúng ta sẽ để cho ai thương lượng với con quái vật đó... Nghĩ lại thì, tôi nghe nói rằng Bệ Hạ đã đặt một trong những con quỷ giúp việc dưới sự kiểm soát của Ngài, và cô ta trở nên khá hữu ích trong việc chiếm lại Kalinsha. Chắc chắn rằng con quỷ giúp việc có thể làm gì đó, đúng không?"

Bá tước Granero quay sang nhìn CZ.

"... Tôi không thể đánh bại Jaldabaoth ... Ngay cả câu thời gian cũng không thể."

"Tuy nhiên, nếu cô chiến đấu cùng với Captain Custodio, cô có thể kéo dài thêm được một chút thời gian."

Đề nghị của ông đã có rất nhiều ý nghĩa. Họ sẽ cần một người nào đó để giữ Jaldabaoth lại trong khi họ thực hiện kế hoạch của Caspond, trong mọi trường hợp.

Tuy nhiên, về cơ bản nó sẽ dẫn họ đến chỗ chết.

"... Hmm ~" CZ nghiêng đầu nhìn lên trần nhà. "...Đây là một vấn đề rất khó..."

"Cô thấy sao về điều đó? Bằng cách đó, chúng ta có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Vương quốc Phù thủy và Thánh quốc. "

"..Hmm... hm!"

"Được phải không?"

Mình có nên ngắt lời ngay bây giờ không? Neia đang nghĩ thì CZ trả lời.

"...Không."

"Có thể... tôi có thể biết lý do tại sao không?"

"...Không có lý do."

"Không có lý do?"

CZ gật đầu với Count Domingues, người như đang bị đóng băng tại chỗ.

"Jaldabaoth có đáng sợ đến thế không !?"

"... Hm?... Đó là lý do. Hắn ta rất đáng sợ và tôi không muốn làm điều đó. "

"Guh." Count Domingues không nói được gì. Bây giờ CZ đã nói rõ quan điểm, anh không thể có phản ứng gì với cô. Nếu CZ nói, "Nếu ngài không sợ, thì ngài hãy đi kéo dài thời gian" anh ta sẽ kết thúc. Nếu cô ấy từ chối đề nghị dựa trên một kiểu tranh luận nào đó, thì tất cả những gì anh ta cần làm là chọn lập luận đó và đáp lại, nhưng vì cô ấy đã từ chối dựa trên cảm xúc của mình, sẽ rất khó khăn để thuyết phục CZ.

Khi sự túp lều lại trở nên im lặng, một trong những chỉ huy hàng đầu của Quân đội Giải phóng, một người chỉ huy hàng ngàn binh sĩ và dân quân chậm rãi nói:

"Tại sao chúng ta không chạy trước khi Jaldabaoth hoàn toàn giành được thế thượng phong? Tôi không nghĩ chúng ta có thể đánh bại một con quái vật như thế. Trước đây chúng ta từng có Vua Pháp Thuật, nhưng ngài ấy không còn ở đây nữa ... có ai biết người nào khác có thể đánh bại Jaldabaoth không? Không có đúng không? Nếu chúng ta trốn sang miền Nam ... "

Bên cạnh anh một chỉ huy khác lặng lẽ nói,

"... Không có gì đảm bảo rằng Jaldabaoth sẽ không truy đuổi chúng ta đến miền Nam, thưa ngài?"

Với một tiếng lớn phát ra từ chiếc bàn, người nói trước đó đã hét lên:

"Trong trường hợp đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm theo lời đề nghị của Hoàng tử và giết bọn quỷ! Nếu chúng ta không thể chạy, thì chúng ta phải chiến đấu! Nó chỉ đơn giản như vậy thôi! "

"Đúng .. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể tiếp tục sống. Tôi không muốn cúi xuống và đi qua cái địa ngục đó lần nữa. Hãy bắt đầu bằng cách sắp đặt một đội hình cùng nhau "

Chiếc lều bị bật tung ra mạnh mẽ, và một người lính trực tiếp xông vào báo cáo cho Caspond.

"Điện hạ! Demihumans đang di chuyển! Chúng đang chính đốn hàng ngũ lại! "

Chúng không có một đội hình thích hợp trong trận đấu trước đó. Chúng bây giờ lại có..Đó có phải là lệnh của Jaldabaoth không?

"Vậy à... Thưa quý vị, kẻ thù sẽ tấn công sớm thôi. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho trận chiến càng sớm càng tốt! "

Sau khi Caspond kết thúc, tất cả những người được gọi ở đây đều đứng lên. Neia và CZ cũng vậy.

Những người khác vội vã ra khỏi lều trước, họ muốn tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể.

Những người cuối cùng còn lại trong lều là Neia và CZ. Đơn vị của Neia đã ở cùng nhau, nên không cần phải tập trung họ lại.

Neia đột nhiên cảm thấy có gì đó không hài lòng về sự buồn bã trên khuôn mặt của người đưa tin đã xông vào lều, nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì cho việc đó, vì thế cô và CZ trở lại đơn vị của họ.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 4: Phần 5

"Giờ thì, ta tin rằng vẫn còn một số tin xấu nữa phải không?"

"Vâng! Thưa đức vua. Có thật sự nên để những quý ông này quay lại không? "

"Điều đó sẽ phụ thuộc vào báo cáo của ngươi."

Caspond đã từng nói với cấp dưới của mình rằng họ chỉ có thể gọi anh như vậy chỉ khi không có sự hiện diện của người ngoài. Đó là lý do tại sao người đàn ông này là người cuối cùng ở lại trong lều.

"... Điện hạ, các demihumans đang tiến về chúng ta từ phía đông. Với tốc độ này, họ sẽ tới đây trong một giờ tới. "

"Không thể nào..."

Caspond phải kìm nén không cho giọng mình cao lên, nếu không anh sẽ hét vào mặt cấp dưới của mình mất và sẽ rất tệ nếu ai đó bên ngoài lều nghe điều này.

"Kalinsha ở phía đông. Tại sao thành phố chưa liên lạc với chúng ta? Ngay cả khi chúng di chuyển theo đường vòng để tiếp cận chúng ta, làm thế nào họ tránh được đội tuần tra của chúng ta? ... Hay đó là một nhóm quân tập kích? "

"Không, chúng được ước tính có tới hơn 10.000 quân ... chúng ta nên làm gì đây, thưa ngài?"

Thánh quốc vẫn có lợi thế hơn ngay cả khi quân demihumans có thêm 10 nghìn quân tiếp viện . Tuy nhiên, rắc rối là chúng xuất hiện từ phía Đông . Khi một lực lượng nhỏ hơn cố gắng tấn công gọng kìm. Thông thường chiến thuật đáp trả sẽ là phá hủy từng lưỡi kìm một, cuộc phản công sẽ vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, lần này, họ đang đối mặt với Jaldabaoth.

Nói cách khác, lối thoát của họ đã bị cắt đứt.

"... Được rồi, hãy nghe kỹ. Ngươi không được kể tin này cho bất cứ ai, hiểu không? "Caspond lạnh lùng nói với người trinh sát "

"Thông tin này tuyệt đối không được để lộ. Nếu quân đội biết về nó, họ sẽ mất ý chí chiến đấu và chúng ta sẽ thua một trận chiến mà chúng ta có thể thắng. Ngoài ra, rất nhiều người có thể sẽ chết. Chúng ta không được nói với ai về điều này vì sự đoàn kết lúc này cần hơn bao giờ. "

"Điện hạ..."

"... Đừng lo. Tất cả sẽ ổn nếu chúng ta có thể thắng trận này. Không có gì phải sợ cả. "

"...Thần hiểu."

"Ngoài ra, không được để các trinh sát di chuyển về phía tây. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, họ có thể sẽ để lộ tin tức.Nếu điều đó sảy ra , chúng ta sẽ bị chia rẽ và sẽ bị đánh bại một cách toàn diện.Ngươi phải giữ bí mật này cho đến giây phút cuối cùng, hiểu không? "

"Vâng thưa ngài!"

Trong khi người lính trinh sát không mấy hài lòng với quyết định đó, anh ta vẫn cảm thấy rằng lập luận của Caspond là chính xác. Khi anh rời khỏi, chỉ còn một Caspond ngẩng mặt lên trong căn phòng có chút lạnh lẽo.

***

Họ xây dựng hàng rào một cách đơn giản mặc dù không quá tệ để gọi đây là một hàng rào tạm bợ. Phía Tây và phía Bắc đã hoàn thành, nhưng phía Nam chỉ mới được một nửa và phía Đông hoàn toàn không có gì. Sẽ tốt hơn là xây dựng chiến thuật ở nơi tầm nhìn thoáng thay vì cố gắng chiến đấu ở một nơi chật chội, vì vậy họ đã quyết định bỏ trại và dàn quân trên vùng đồng bằng.

"Quân đội đã được bố trí như một rào chắn thẳng dài trên vùng đồng bằng rộng lớn này."

Bất kỳ đơn vị nào đụng độ với Jaldabaoth sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, các đơn vị sẽ tránh đụng độ ở vị trí đó khi đã xác định được Jaldabaoth và tổ chức tấn công các Demihumans ở vị trí khác. Remedios sẽ dẫn các paladin như là một cánh quân di động, vì vậy cô không có vị trí cố định. Cô sẽ phải di chuyển tới bất kỳ nơi nào mà Jaldabaoth xuất hiện trên chiến trường . Họ thực hiện chiến thuật này bởi vì họ biết, một khi kẻ địch là Jaldabaoth thì chắc chắn sẽ có tổn thất rất lớn.Khôn ngoan nhất là cầm chân hắn thay vì lao vào hắn như những con thiêu thân. Mặc dù tất cả họ và nhất là các paladin đều sẵn sàng hi sinh!

Neia và đơn vị của cô cũng được tự do chuyển. Có hai lý do cho việc sắp xếp này. Việc đầu tiên là nó sẽ tốt hơn cho CZ, là một cấp dưới của Vua Pháp Thuật, cô có thể dễ dàng trốn thoát. Thứ hai là nếu CZ muốn chiến đấu với Jaldabaoth, cô sẽ phải di chuyển liên tục và hậu quả là một lỗ hổng lớn sẽ xuất hiên trong đội hình quân đội.

Đơn vị của Neia đã thảo luận những điều họ sẽ làm nếu Jaldabaoth xuất hiện.

Liệu họ có trừng phạt ( giết ) những người chạy trốn, chạy trốn đến một nơi an toàn, hay có lẽ, họ sẽ chiến đấu với Jaldabaoth?

Và họ đã nhất trí rằng. "Họ sẽ tiêu diệt các Demihumans và bỏ qua Jaldaboath."

Tất cả họ đều căm ghét Jaldabaoth, nguồn gốc của tất cả những đau khổ của đất nước này. Tuy nhiên, họ biết vị trí ,khả năng của họ và giới hạn của bản thân, nếu ngay cả vị Vua Pháp Thuật vĩ đại kia cũng không thể đánh bại hắn thì họ sẽ làm được gì? Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu tập trung vào việc giết các Demihumans, để có thể tiến gần, dù chỉ là một chút tới chiến thắng. Tất nhiên, một phần trong đó cũng là vì họ không muốn để CZ chết, vì cô ấy là một cấp dưới của ân nhân vĩ đại, Vua Pháp Thuật.

Neia phóng lên ngựa và quan sát kẻ thù.

Có vô số những lỗ hổng trong quân đội của các demihumans trong trận chiến trước đó, nhưng bây giờ cho dù có quan sát bao nhiêu lần nữa Neia cũng không thể tìm thấy dù chỉ một khuyết điểm. Nó đã được hoàn thiện! Những gì từng là một nhóm các chủng tộc demihumans lộn xộn bây giờ đã trở thành một tập thể thống nhất. trông chúng giống như một đội quân vô cùng kỷ luật.

Các Demihumans lên kế hoạch để tạo đội hình và sức mạnh như thế trong trận chiến trước không? Hàng rào chắn của chúng trông thật vững chắc, trong khi các mũi giáo của chúng lóe sáng lấp lánh. Khả năng chỉ huy của Jaldabaoth thật đáng kinh ngạc. Sự gắn kết của đơn vị này trông cứ như một điều hiển nhiên vậy.

Không

Đây chỉ là một sự hiển nhiên. Mọi người sẽ tuân theo một người khi họ thấy sức mạnh áp đảo của kẻ ấy.

Nhiều Demihumans đặt trọng tâm lớn vào quyền lực cá nhân. Về mặt đó, họ có lẽ sẽ rất vui khi đi theo Jaldabaoth.

Trận chiến sắp bắt đầu

Neia và người của cô ấy đồng loạt bắn tên từ phía sau.

Một cơn mưa tên được phóng bởi 3.000 quân rơi vào kẻ địch.

Trong trận chiến này, con người đã áp dụng một đội hình bao quát chiến trường để kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng, bằng cách quét sạch các nhánh quân Demihumans.

Con người quyết định tấn công tổng lực ngay ban đầu.Họ tung ra một Đội kỵ binh hạng nặng đầy đủ sức mạnh, mang lại một sự khó chịu cho quân địch. Họ tấn công dữ dội. Trái ngược với họ, Demihumans củng cố phòng ngự.

Có lẽ đó là bởi vì họ hiểu rằng cuộc chiến toàn diện này chính là việc thổi bùng lên ngọn lửa của sự xung đột và hận thù giữa hai chủng tộc. Khi cuộc chiến này kêt thúc, sẽ chỉ còn những nấm mồ rải rác khắp nơi trên mảnh dất này.

Con người là chủng tộc yếu đuối. Phá hủy lớp phòng ngự được cường hóa của các Demihumans là một nhiệm vụ vô cùng khó khắn. Hay đúng hơn, con người có thể đã thực sự có cơ hội chống lại demihumans nếu Jaldabaoth không xuất hiện. Tuy nhiên khác với con người, các demihumans có những đặc điểm hình thái vượt xa loài người, Một đơn vị demihumans bao gồm nhiều chủng tộc dị hình và nếu lợi dụng việc này để bù đắp cho điểm yếu và tăng cường sức mạnh cho nhau thì mọi lỗ hổng sẽ biến mất và sức mạnh của họ sẽ được nhân lên nhiều lần.

Sự phòng ngự của Demihumans đã phá vỡ những sự tính toán chiến thuật của loài người. Bất kể họ đã chuẩn bị ra sao, bao nhiêu lần họ tiến quân, hay bao nhiêu mũi tên họ đã bắn ra, chẳng có gì có thể làm lớp phòng thủ của Demihumans lung lay. Thay vào đó, quân đội tấn công từ Thánh quốc tổn thất nhiều hơn.

Thời gian trôi qua, và họ không thể để trận chiến kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, tinh thần và sức chịu đựng của con người đã đi quá giới hạn.

Ngoài ra

"Jaldabaoth đã xuất hiện trong khu vực 2A! Đội bộ binh thứ hai đã hoàn toàn bị xóa sổ! "

"Bộ binh thứ tư tổn thất một nửa !"

"Đội thứ 6 Lancers(Thương binh) thương vong hơn một nửa!

- Những người truyền tin hét to tình hình trên chiến trường.

"Hắn đang ở đâu !?"

Caspond đã đề nghị họ chia chiến trường thành nhiều khu vực.

Tất cả đã được đánh số, để tiện cho việc di chuyển. Đó là một hệ thống rất thô xơ, nhưng nó rất dễ hiểu.

Trừ lực lượng của Remedios, các lực lượng khác phải cố gắng chạy trốn khỏi Jaldabaoth. Ngay từ đầu, cả chiến trường đều rất hỗn loạn. Các Demihumans ở nơi có Jaldabaoth xuất hiện bắt đầu phản công, các tổ chức quân đội ở đó tan rã nhanh chóng.

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy.

Chỉ bằng cách xuất hiện và chỉ sử dụng một chút sức mạnh, hắn ta đã tiêu diệt một tiểu đoàn 500 người, và tổng cộng có gần 1000 thương vong. Các Demihumans theo thế của hắn mà xông lên khiến cho nhiều người chết hơn.

Sẽ thật dễ hiểu nếu các demihumans trở nên phấn khích và tràn lên tấn công, nhưng lạ thay ! Chúng ngay lập tức rút lui sau khi truy đuổi một khoảng cách ngắn, giống như một con rùa thu đầu vào vỏ của nó sau khi đớp mồi. Điều này làm cho các chiến thuật được lên kế hoạch phá sản, ngăn không cho Jaldabaoth sử dụng khả năng của hắn một cách dễ dàng trở nên vô nghĩa.

Chiến lược xuất sắc đó có lẽ cũng là kết quả của khả năng chỉ huy của Jaldabaoth mà ra.

Remedios đưa paladin của cô đến khu vực 2A nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, khi cô đến, Jaldabaoth không còn ở đó nữa. Hắn ta đã chuyển đến vùng khác thông qua dịch chuyển tức thời, như thể chế nhạo họ.

Sự việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Từ "tệ" không đủ để mô tả điều này

Tuy nhiên, có một thực tế là không ai ở đây bao gồm cả Neia, có thể nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào. Tất cả mà Neia và người của cô có thể làm là duy trì các cơn mưa tên lên trên quân đội demihumans .

CZ đơn giản theo dõi trận chiến từ bên cạnh Neia. Vũ khí của cô không có khả năng tấn công như cung tên, nên cô không có cơ hội thể hiện kĩ năng kinh ngạc của mình.

Cuối cùng, những ngón tay của Neia bắt đầu rên rỉ, những người đồng đội của cô cũng vậy. Sự mệt mỏi bắt đầu hành hạ họ .

"Baraja-sama! Chúng ta sắp hết tên rồi! "

"... Nhanh, nhặt lại các mũi tên!"

Đơn vị tuân theo các chỉ dẫn của Neia và quay trở lại phía sau để tích trữ các mũi tên.

Nếu có thể, cô muốn cho họ nghỉ ngơi một chút, nhưng tiếc là bây giờ họ không có sự thong thả đó.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Vâng, Baraja-sama. Chúng ta có thể di chuyển ra bất cứ lúc nào! "

"Trong trường hợp đó"

Ngay khi cô định hét lên để họ di chuyển ra ngoài, Neia bỗng nhìn thấy một số trinh sát được bố trí ở phía đông.

Người dẫn đường đã nhìn Neia một lúc, và rồi anh ta hét lên:

"Demihumans từ phía đông! Coi chưng!"

"Hah?"

Ngạc nhiên, Neia nhìn vào khoảng cách và nheo mắt. Cô ấy có thể thấy một đám bụi đang di chuyển và hình dạng của chúng có vẻ như con người. Trong khi cô cần phải kiểm tra tốc độ di chuyển của chúng để chắc chắn, với khoảng cách này, chúng sẽ đến đây sớm thôi.

Thật là sai lầm.

Họ đã rất tập trung vào các Demihumans trước mắt mà bỏ quên phòng thủ sau lưng.

Cô muốn tin rằng chuyền này không phải sự thật. Cô muốn tin rằng Kalinsha đã gửi quân tiếp viện để giúp họ.

Tuy nhiên, diễn biến đó đã không như vậy. Nếu điều đó đúng, thì họ sẽ gửi một người đưa tin lên trước để thông báo cho cô.

Neia cảm thấy cô có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Tin tức này quá khủng khiếp.

Kế hoạch của Jaldabaoth là bẫy chúng bằng một đòn tấn công gọng kìm từ quân tiếp viện của địch.

Hắn ta không chiến đấu, nhưng thay vào đó hắn để các Demihumans chiến đấu. Bằng cách này, con người sẽ không thể chạy trốn. Mục tiêu của Jaldabaoth là nhử tất cả mọi người trên chiến trường và ngăn họ trốn thoát.

Nói cách khác, Jaldabaoth đã biết trước rằng, con người sẽ cho rằng hắn ta sẽ chạy trốn một khi các Demihumans bị xóa sổ.

"Haha, tất nhiên rồi!"

Beldran cười với sự vui vẻ đơn thuần.

Ngay khi mọi người nhìn anh với đôi mắt hoảng sợ, Beldran lấy lại bình tĩnh và giải thích với Neia.

"Caspond-denka đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong suy nghĩ của mình. Quan trọng hơn, tại sao ngài ấy không chú ý đến nó? "

"Nó ở đây là gì!?"

"... Baraja-sama. Đó là một điều hoàn toàn tự nhiên. Miễn là hắn ta kiểm soát những ngọn đồi, hắn ta có thể gửi quân tiếp viện tới đây. Chỉ cần tiêu diệt các demihumans ở nơi này không có nghĩa là Jaldabaoth sẽ rút lui. "

"Ahhh!"

Sau khi nghe lời giải thích, Neia không phải là người duy nhất hiểu được. Những âm thanh tương tự có thể nghe thấy xung quanh Beldran. "

"Sau khi tiêu diệt các demihumans ở đây, chúng ta vẫn sẽ phải chống lại quân tiếp viện từ những ngọn đồi. Ý tưởng của Caspond-denka chỉ có thể được chứng minh chính xác sau khi chúng ta tiêu diệt tất cả Demihumans ở đó. "

Thật vậy. Beldran đã cung cấp một câu trả lời cho lý do tại sao họ đã không nghĩ như vậy.

"... Caspond-denka và chính chúng ta cũng nghĩ như vậy, và chúng ta đã bị mù quáng bởi khả năng sẽ thành công và không xem xét vấn đề sâu hơn."

Nhưng việc chặn đứng cuộc tiến công từ của những ngọn đồi thực tế là không thể. Nói cách khác

"... Không có cách nào để cứu Thánh quốc sao?"

Im lặng lấp đầy không khí. Sự ồn ào của chiến trường dường như đã biến mất.

"Không..." Beldran buộc mình phải nói. "Có một cách."

"Cách nào?"

"... Jaldabaoth. Chúng ta phải đánh bại Demon Emperor Jaldabaoth. "

Đó là một câu trả lời hoàn hảo, nhưng không ai có thể vui mừng. Đó là vấn đề bất khả thi nhất trên thế giới, và họ đã áp dụng kế hoạch của Caspond một cách chính xác bởi vì họ không thể làm được gì khác.

"... Đúng như tôi nghĩ, chúng ta nên đi tìm Bệ Hạ. Chúng ta là những người đã lựa chọn sai lầm. "

Nếu cô ấy không đi đến Kalinsha mà đi đến những ngọn đồi với CZ, họ có thể tránh được điều này.

Tuy nhiên, nó sẽ rất khó khăn. Neia đã lựa chọn điều tốt nhất cô có thể thực hiện, dựa trên những gì cô có thể làm. Cô đã cố gắng tránh sự ngu xuẩn và chọn con đường thành công nhất.

Tuy nhiên, họ có nên thử nó sau tất cả?

Chuyện gì xảy ra nếu mình làm thế này!

Chuyện gì xảy ra nếu mình làm cái kia trước!

Chuyện gì xảy ra nếu , nếu....

Vô số "cái nếu" vụt qua tâm trí của Neia. Mỗi lần cô ấy nghĩ về "nếu tôi đã làm điều này hay điều đó" thì cô lại cảm thấy tội lỗi và hối hận.

Ý chí của cô đã chạm đáy và Neia không phải là người duy nhất. Toàn bộ đơn vị của cô đều cảm thấy như vậy.

Ai là người chiến thắng đã rõ ràng.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 4: Phần 6

Khi mà một người quá thoải mái với trận chiến mà họ cho rằng sẽ cầm chắc phần thắng thì tiền đề để chiến thắng của họ đã không có ngay từ ban đầu. Hay đúng hơn, trận chiến này chính là một sự lãng phí thời gian.

Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là kết thúc trận chiến này với càng ít thương vong càng tốt và cố gắng chạy trốn đến một nơi an toàn. Tuy nhiên, đó không phải là điều đúng đắn để làm trong hoàn cảnh này.

Yếu là một tội lỗi!!.

Họ quá yếu đuối, tới mức họ không thể giải cứu một người nào cả. Ngay cả chính bản thân họ cũng là một gánh nặng. Đó là lý do tại sao họ đã tập luyện chăm chỉ cho đến bây giờ. Họ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để khẳng định rằng họ không còn là một gánh nặng nữa

Neia không cho phép mình trở thành tội nhân một lần nữa khi trận chiến này chấm dứt.

Nếu điều đó xảy ra, cô sẽ không thể đối mặt với công lý tuyệt đối, Đức vua Ainz Ooal Gown.

Neia đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới, và cô vô thức đề cập đến những gì trong trái tim cô.

"Mọi chuyện đã kết thúc."

Cô vô tình nói to hơn dự tính. Không ai có thể nói rằng những người xung quanh Neia đã bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô, hoặc họ đã suy nghĩ giống như Neia ngay từ đầu, nhưng bất kể lý do gì, tất cả họ cúi đầu.

Đây là kết thúc.

Giấc mơ ngu ngốc của việc giải phóng Thánh quốc và giúp mọi người kết thúc.

Nghĩ lại thì, họ đã dám mơ ước đến điều đó vì sức mạnh của Sorcerer King. Và họ đã phải nhận kết cục như thế này vì họ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính họ.

Neia cười mặc cho cô biết rằng giờ không phải lúc để làm thế.

Bỗng mặt cô trở nên nghiêm túc và nhìn về phía CZ.

"...Cô có thể đi được không?"

"... Còn cô thì sao, Neia?"

Neia ưỡn cao ngực.

"Tôi không thể bỏ chạy! Tôi là một kẻ may mắn được nhìn thấy những điều tuyệt diệu mà đức vua làm để giúp đỡ những người khác. Tôi không thể để bản thân mang mác một kẻ yếu đuối, một tội nhân. "

Neia thấy những người xung quanh cô ngẩng đầu lên.

"Chúng ta sẽ không trốn chạy!"

Họ đã ở lại để trở thành những chiến binh một lần nữa.Tuy nhiên

Đó là khuôn mặt của những người đàn ông chuẩn bị chết. Làm thế nào cô có thể khoe họ trước đức vua.

"Nhưng... cô... không, cô không giống chúng tôi... Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn giao phó mong muốn của mình cho cô. Tôi biết rằng phải thông qua cô để cảm ơn đức vua, nhưng! là một trong những người hầu của ngài ấy ... Làm ơn hãy thực hiện điều đó giúp chúng tôi. Hãy tìm đức vua, CZ. Cô có thể chỉ huy chúng tôi như ở Kalinsha nếu cô thấy phù hợp. Xin vui lòng..."

"...Hiểu rồi."

Neia thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy CZ đồng ý.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của CZ làm cô phải nín thở lần nữa.

"... Tôi không cần phải đi đâu cả."

"Tại sao?, điều đó có nghĩa là gì?"

"...Nhìn kìa."

CZ chỉ vào các vật thể tiếp cận, quân tiếp viện demihuman đến từ hướng Kalinsha. Chúng được tạo thành từ nhiều chủng tộc khác nhau, có cả Orcs và Zerns. Neia nhìn chằm chằm vào những lá cờ mà quân tiếp viện demihuman đang giơ cao trong hàng ngũ. Đó là

"Eh?"

Neia quá sốc đến nỗi cô ấy phải thốt lên.

Cô nghi ngờ những gì mắt cô đã nhìn thấy và nhìn lại một vài lần nữa, nhưng những gì cô thấy vẫn như cũ.

"...Xem đi? Không cần nữa."

Neia biết lá cờ đó, một lá cờ rất tuyệt vời.

"Đó là lá cờ của Vương quốc Sorcerous!!"

Tiếng kêu từ đồng đội của cô đã chứng minh rằng những gì Neia đã thấy không phải ảo giác.

"Đó không phải là lá cờ của Vương quốc Sorcerous sao? ngài đã nói với chúng tôi về nó trước đây, phải không, Baraja-sama? "

"Có phải là quân tiếp viện từ Vương quốc Sorcerous không? Baraja-sama đã nói điều gì đó về Demihumans ở Vương quốc Sorcerous. "

Cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Vào lúc này, vô số người đã và đang giết nhau, và Jaldabaoth đang tàn sát quân đội thánh quốc.

Tuy nhiên, Neia gạt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh trong khi cô cố gắng tuyệt vọng để nắm bắt những gì đang diễn ra.

Điều xảy ra tiếp theo làm tất cả mọi người hưng phấn tột độ.

Đội quân demihuman chia thành hai, như thể họ đã luyện tập vô số lần. Họ tạo thành một lối đi, trên lối đi đó chỉ có một và duy nhất một undead đang rảo bước về phía trước.

Ông ta ta là một caster ma thuật trong một chiếc áo choàng màu đen, cưỡi trên một con ngựa xương.

Đó là hình dạng của anh hùng mà Neia ngưỡng mộ, người mà cô nhìn thấy ngay cả trong giấc mơ của mình.

"Nó, đó là Đức vua ... điều này là thực sao !? ..."

Neia không thể tự tin nói rằng cô ấy đang trong một giấc mơ hay chứng kiến thực tế.

Tuy nhiên, điều cô nhìn thấy quá đỗi chân thực, Ngài ấy không thể là một giấc mơ.

Cảm xúc bên trong trái tim cô bùng nổ,cô thậm chí không thể mô tả nó như thế nào.

Những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Cô thậm chí còn không thể gạt hết chúng đi.

CZ vẫy tay với Sorcerer King. Ông dường như đã nhận ra điều này, và thúc con ngựa của mình tiến tới cô.

Sorcerer King đã tới !.

Cô nên nói gì với ngài ấy? Cô có nên xin lỗi vì đã không tìm kiếm Ngài? Cô sẽ được tha thứ nếu cô ấy làm điều đó? Trong khi Neia đang tìm kiếm những từ thích hợp để nói, vua phù thủy đã tiến đến cô và nhanh chóng rời khỏi ngựa.

"... Umu. Thật trùng hợp, gặp cô ở đây. Miss Baraja. Cô có nghĩ rằng ta đã chết không?

"Đức..Đức vua!"

Neia không thể chặn được dòng nước mắt của cô.

"Thần đã luôn cầu nguyện, bởi vì CZ-sempai đã nói với thần. Thần nghĩ người sẽ ổn, nhưng ... nó là sự thật! "

"Ah... um. Ah... hm. Mm. Ta hiểu rồi. Điều đó làm ta rất vui. Uh... sempai? "

Có vẻ như Sorcerer King cũng rất vui mừng về cuộc hội ngộ này. Dường như ông hơi lúng túng để bày tỏ cảm xúc của mình

"... Đừng khóc."

CZ ấn chiếc khăn tay của mình lên mặt Neia và xoa nó thật mạnh. "

"... Lại nữa. Thật là khó coi. "

"Ồ... có vẻ như cô khá hợp với CZ, cô Baraja. Điều này làm ta rất vui."

"Tất cả là nhờ Đức vua! Thần không biết mình sẽ làm gì nếu không có CZ-sempai! Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Trái tim của Neia thật sự đang quá tải.Cô không biết những gì cô đã nói vừa nãy.

"Ta hiểu rồi ... Đó là một điều bất ngờ đối với ta ... CZ, thế nào rồi?"

"... Thần thích Neia. Khuôn mặt của cô ấy rất dữ tợn "

"Xin đừng nói vậy," Neia nói khi cô dụi mắt, ngừng khóc. Chẳng mấy chốc, cô đã lau đi những giọt nước mắt cuối cùng của mình. "Đức vua, tôi có nhiều điều muốn hỏi Ngài, nhưng điều quan trọng nhất là... Ngài không hài lòng với tốc độ giải cứu của chúng thần? Nếu là vậy, thì thần hoàn toàn chịu trách nhiệm- "

"Miss Baraja," Vua pháp thuật giơ tay lên để giữ cô ngừng lại. "Sao ngươi lại nói thế? Không ai trong các người làm ta phật ý cả. "

Đôi mắt của Neia lại đầy nước mắt. Cô không đơn độc - tất cả mọi người xung quanh cô, những người đã nghe lời nói của Sorcerer King cũng khóc. Những người chai sạn nhất cũng không thể giữ cho nước mắt của họ không tuôn rơi.

Vai của Sorcerer King dịch chuyển nhẹ.

"... Ah, mọi người, đừng khóc. Quan trọng hơn, các ngươi có những điều muốn hỏi, phải không? Còn nhiều thứ nữa? Tại sao không hỏi? "

"Ah, vâng."

Sau khi được CZ lau nước mắt một lần nữa, cô dường như đã cất chiếc khăn tay bị vẩn vẩn đi, Neia hỏi một Sorcerer King một câu hỏi.

"Có phải họ là những người lính Demihumans của Vương quốc Sorcerous không?"

Trong khi cô không nhìn thấy bất kỳ undead nào trong số họ, những demihumans này có thể chỉ đơn thuần là đội tiên phong.

"Không... không..umh.. Ta tin rằng ngươi có thể nói thế.Khi ta rơi xuống đồi Abelion, ta đã lấy mảnh đất ở đó cho Vương quốc Sorcerous. Vì vậy, ngươi có thể gọi họ là lực lượng của Vương quốc Sorcerous, phải không? "

Neia không nói nên lời.

Ngài ấy thật tuyệt vời.

Những ngọn đồi đầy rẫy các Demihumans, và chúng được cho là đã được cai trị bởi một tay sai của Jaldabaoth. Tuy nhiên, ngài ấy đã giải quyết tất cả chỉ với sức mạnh của mình một mình và chinh phục những ngọn đồi. Còn ai khác có thể làm điều này ngoài Vua pháp thuật?

Neia rất vui mừng vì tất cả đều như cô ấy mong đợi.

"Và như vậy, tốt, nó đã cho ta một chút thời gian để thu thập những người đang chịu đau khổ dưới sự thống trị của Jaldabaoth và dẫn họ tới đây như một đội quân. Tất cả điều này là để giải quyết mọi thứ với Jaldabaoth, có vẻ như chúng ta đã tới đúng lúc. "

Không có nét mặt nào trên khuôn mặt xương của Sorcerer King, nhưng Neia có thể cảm nhận được ngài đang cười một cách uy nghi.

"THẦN! không có gì ngoài mong đợi thưa đức vua! "

Beldran chạy đến chỗ Vua pháp thuật, khuôn mặt anh ta đẫm lệ.

"Oh! Chính là Ngài! "

Bỗng nhiên, Beldran quỳ xuống. Không, anh ta không có một mình. Tất cả mọi người xung quanh Neia, tất cả những người thuộc về đàn con chiên của cô, tụ tập lại và xưng tên trước vị vua vĩ đại kia.

"Sasuga Ainz-sama"!

"Thật tuyệt vời, thưa đức vua!

Ngay cả Sorcerer King cũng giật mình bởi lời khen ngợi.

"Oh, ahh ... hm ... nói về điều đó, ta cũng có một câu hỏi cho cô, Miss Baraja ... họ là ai?"

"Họ là những người biết ơn lòng tốt của Đức vua và muốn trả ơn cho Ngài!"

"Vâng! Chúng thần đã được giải cứu bởi Đức vua! "

"Vâng! Chúng thần là những người muốn trả ơn cho Đức vua theo cách nào đó. Vì vậy, khi Baraja-sama gọi, chúng tôi lập tức đồng ý! "

"Chúng thần không phải là người duy nhất! Còn có rất nhiều người khác muốn đền ơn lòng tốt mà Đức vua đã cho chúng thần thấy! "

"Oh ... điều này làm ta rất hạnh phúc ... mặc dù, là tất cả mọi người như thế này?"

"Vâng! Đúng! Mọi người đều biết ơn người! "

"Ta ... ta hiểu ... Cảm ơn mọi người."

Lời cảm ơn của Sorcerer King khiến mọi người cảm thấy như họ đã chọn đúng cách để bày tỏ lòng biết ơn của họ, và vì vậy họ khóc nấc lên như có gì đó đang dâng trào bên trong cổ họng . ( kiểu nghẹn lời ý )

"... Có phải những giọt nước mắt của lòng biết ơn đối với ta không?"

"Vâng! Đúng!"

"Và cô đã tập hợp tất cả, miss Baraja... có vẻ như cô đã trưởng thành trong khi ta không chú ý."

"Cảm ơn rất nhiều, thưa Đức vua!"

Neia cười thật tươi sau khi được Vua pháp thuật khen ngợi.

"À, giờ thì... Miss Baraja, làm ơn hãy để họ đứng dậy. Ta đến đây để bù đắp cho màn trình diễn khó coi trước đây của ta... chuyện gì đã xảy ra với Jaldabaoth? "

"Ah! Vâng! Jaldabaoth "

Sự căm giận bùng nổ như thể họ đang đợi giây phút đó. Neia rùng mình khi cô nghĩ có bao nhiêu người lính của Thánh quốc phải chết trong ngọn lửa đó

"..Ta hiểu rồi. Thế thì không cần phải hỏi thêm nữa. Có vẻ như thời gian để chiến đấu với hắn ta một lần nữa đã đến. CZ! "

"... Vâng, Ainz-sama."

"Ta sẽ xử lý những gì còn dang dở. Các ngươi sẽ bảo vệ người dân ở đây. Đừng quên để họ chuẩn bị một sự chào đón thích hợp cho sự trở lại chiến thắng của ta, được chứ? "

"ohhhhh!" tiếng cỗ vũ nổ lên từ đám đông.

"Tốt lắm! Ta đã tính toán sai lầm trong trận chiến trước. Ta đã thua về lực lượng và ít mana. Tuy nhiên..bây giờ... đã khác rồi. Jaldabaoth không thể triệu hồi cùng lúc nhiều con quỷ trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, vào lúc này ta đã hoàn toàn hồi phục. Không còn lý do gì để ta thua trận! Tất cả những gì các ngươi cần làm bây là chờ ở đây chờ đợi trong khi ta mang chiến thắng trở về! "

Những người lính cổ vũ và tự tin thông báo về chiến thắng của Sorcerer King.

Sorcerer King oai vệ tiến về phía chiến trường, nơi chiến thắng đang vẫy gọi ông. Tất cả mọi người bước sang một bên, nhường đường cho Sorcerer King, như thể họ bị áp đảo bởi sức mạnh thống trị của ông ta.

"Đức vua!"

Sorcerer King quay sang nhìn Neia.

"Xin hãy chiến thắng!"

"Tất nhiên!"

Sorcerer tiến bước một lần nữa. Mặc dù hình dạng của ông dường như đang co lại, cô không cảm sự đơn độc hay sợ hãi.Mặc khác khí thế của Sorcerer King khiến Neia cảm thấy đầy sự tự tin Đó là sự tự tin của một đứa trẻ được cha mẹ bao bọc. Neia không phải là người duy nhất. Có những người khác cũng cảm thấy như vậy.

"... Chúng ta đã thắng."

Từ bên cạnh Neia, CZ đã tuyên bố chiến thắng của Sorcerer King với sự chắc chắn trong giọng nói của cô. Neia cũng đồng ý với cô ấy.

Chẳng bao lâu, một ngọn lửa bùng lên trong khi bóng tối bao trùm lấy nó

Cũng như trước đây, lửa và bóng tối đụng độ với nhau.

Vào lúc này, chiến trường bỗng nhiên đi vào im lặng.

Cả hai bên hạ vũ khí xuống và ngước nhìn trận chiến trên bầu trời.

Vâng.

Mọi người đều biết điều đó trong trái tim họ.

Người chiến thắng trong trận chiến này sẽ có quyền chấm dứt tất cả.

Họ không còn ở trong một lĩnh vực của người thường nữa. Đây là trận chiến của các vị thần.

Ánh sáng.

Bóng tối.

Lửa.

Sét.

Thiên thạch.

Tất cả những hiện tượng không thể hiểu nổi đang xuất hiện

Những va chạm với chấn động đáng kinh ngạc.

Và sau đó

Neia vui mừng.

Đó là vì đôi mắt sắc bén của Neia đã nhìn thấy ngọn lửa của cái chết, và bóng tối từ từ hạ xuống.

Trận chiến này nhanh chóng đáng ngạc nhiên so với trận đấu trước. Nó như thể chứng minh rằng với mana của mình được phục hồi và không có những người hầu gái để cản đường, Vua pháp thuật có thể chiến thắng một cách dễ dàng.

"CZ-sempai!"

"... Như tôi đã nói với cô, kouhai."(kouhai tiếng Nhật hình như là đàn em)

CZ trông như thế này là hoàn toàn tự nhiên, và Neia nắm lấy tay cô và lắc mạnh. Tuy nhiên, điều đó không đủ để mang lại bình tĩnh cho trái tim cô. Neia ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của CZ và hai tay sau lưng cô cứ vỗ nhẹ và vỗ nhẹ.

Khi mọi người chứng kiến chiến thắng của mình, họ đã nổ tung thành những tiếng reo hò như sấm sét.

Sorcerer King từ từ hạ xuống và đáp xuống mặt đất.

Sau đó, Sorcerer King giơ cả hai tay lên, và tạo ra những tiếng cổ vũ lớn hơn trước.

Overlord
Maruyama Kugane
www.dtv-ebook.com

Vol 13-Chương 4: Phần Kết

Sau chiến thắng của Sorcerer King, nhiều thứ đã trở nên đơn giản. Các demihuman đã mất ý chí chiến đấu, những gì còn lại là quét sạch chúng. Không có thương vong nào từ Thánh Quốc, nhưng trên mặt đất chỉ là xác chết của các demihuman.

Bây giờ khi Jaldabaoth chủ tướng kẻ thù đã bị đánh bại, không kẻ nào còn có thể chắn đường Quân đội giải phóng Thánh Quốc.

Việc chiếm lại thành phố Prart và thủ đô Hoburns là chuyện đơn giản.

Sẽ mất một chút thời gian để giải phóng thành phố Rimun, xa hơn về phía Tây, và vẫn còn những người dân đang chịu đau khổ từ những thôn làng bị bắt làm tù binh. Nhưng đây có thể coi là một bước tiến lớn.

Thủ đô được giải phóng lấp đầy những âm thanh vui vẻ, cho dù đã qua một ngày, sự hăng hái của họ vẫn không biến mất. Thực tế, nó càng trở nên náo nhiệt hơn.

Tuy nhiên, bên trong tầng lớp cao bao, gồm cả Neia biết rằng vẫn còn những những vấn đề nhiều như núi cần giải quyết.

Vấn đề đầu tiên là thực phẩm. Các demihuman đã ăn mọi thứ và gây tình trạng thiếu lương thực. Nó chắc chắn sẽ cản trở việc Thánh Quốc phát triển sau này.

Tiếp theo là mất đi quá nhiều sinh mạng. Mất đi nhân lực cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu người chết là nghệ nhân lành nghề, học giả, hay người học việc, thì việc thiếu hụt kĩ năng sẽ trở thành chí mạng cho quốc gia.

Và sau đó là vấn đề nguồn lực. Các Demihuman đã cướp bóc và phá hủy nhiều thứ, và xây dựng lại tất cả những thứ đó sẽ tốn rất nhiều nguồn lực.

Cuối cùng là vấn đề thời gian. Các Demihuman đã cướp đi hai vụ mùa của họ trong cuộc xâm lược, và cần phải làm việc gấp đôi để bù đắp cho sự mất mát.

Và tất nhiên, có thể có những demihumans ẩn núp trong Thánh quốc. Chúng sẽ cần phải được tiêu diệt tận gốc rễ.

Rất nhiều báu vật được suy đoán là bị demihuman cướp đi - đồ vật đáng giá và vật phẩm phép thuật - cũng không rõ tung tích. Demihuman đều có cuộc sống riêng biệt, lấy trang sức quý hiếm và thu thập tài sản của con người không phải là một điều kỳ lạ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không có manh mối nào cả. Đó là bởi vì họ hoàn toàn không lần theo được dấu vết đội vận chuyển của quân địch.

Tuy nhiên, dù trước mắt có nhiều vấn đề, sẽ có người cảm thấy hiện tại chỉ cần đắm chìm bên trong miềm vui là tốt rồi. Họ sẽ cần nghỉ ngơi một chút trước những ngày đau đớn sắp tới, và Neia cũng đồng ý về điểm đó.

Thế nhưng, cô không thể làm điều đó hôm nay. Cô không thể đắm chìm vào ngày vui mừng này. Lí do là bởi vì hôm nay là ngày ly biệt. Một ngày rất đau đớn.

Phía đông Vương đô, có một chiếc xe ngựa lẻ loi đậu ở trước cửa chính của hoàng gia. Trái ngược với vẻ ngoài của chiếc xe ngựa, Neia biết rằng nội thất của nó được trang trí tao nhã và sang trọng, tính năng của nó cũng rất tuyệt vời, đặc biệt là chỗ nện lót bên trong không làm cho mông bị đau dù ngồi trong thời gian dài.

Thật sự, đó là cỗ xe ngựa mà Neia được phép ngồi chung với Pháp Vương khi Ngài đến Thánh Quốc. Nói cách khác, hôm nay là ngày Pháp Vương rời khỏi Thánh Quốc, trở lại quốc gia của mình.

Vốn dĩ mà nói không có gì kì lạ khi xung quanh xe ngựa Pháp Vương được bao bộc bởi các Demihumans. Pháp Vương đã thống nhất Abelion Hills và mang nhiều Demihumans dưới lá cờ của mình trong trận chiến với Jaldabaoth. Mặc dù như thế, ngay cả bóng dáng một người đều nhìn không thấy, là bởi vì Pháp Vương cho bọn họ trở về ngọn đồi.

Đây cũng không phải một hai ngày gần đây, sau khi kết thúc cuộc quyết chiến cuối cùng với Jaldabaoth, Ngài đã để họ quay trở về. Lúc cô hỏi lí do, cô nhận được câu trả lời đầy thương cảm với nhân dân Thánh quốc.

"Cô rất ghét khi ở cùng với Demihumans, đúng không?"

Neia rất xúc động. Vì lo lắng cho trạng thái tinh thần củaThánh quốc, mà Ngài để cho binh lính của mình trở về nhà, những người từ quốc gia khác khi được nói là sẽ đồng hành cùng với dân quân Thánh quốc. Hành động này không phải là bình thường đối với người cai trị của một quốc gia.

Thật sự, ngoại trừ Vua của các vị Vua - Pháp Vương vĩ đại. Nhóm những người cùng chí hướng của Neia cũng rất xúc động.

Do đó, khi Neia và các đồng đội của cô tự mình trở thành người bảo vệ danh dự của vị phù thủy, không ai có thể phản đối. Đương nhiên, đã gần như không còn chiến đấu, vì vậy họ chỉ đơn giản đi cùng với Pháp Vương, nhưng vẻ mặt của các đồng đội vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Neia.

Cô nhớ niềm vui của họ khi có thể đi cùng với người đã cứu họ, cảm giác vinh quang khi có thể ở cùng người anh hùng đã đánh bại Jaldabaoth, và rồi hạnh phúc khi được phép đứng bên cạnh nhà vua mà họ rất ngưỡng mộ. Khuôn mặt của họ tất cả pha trộn những cảm xúc khác nhau.

Hôm nay bọn họ cũng ko rời mắt.

Có thể nhìn thấy chỉ có tường thành và cửa chính của thủ đô Thánh quốc, và sau đó là con đường là đi thông Prart -- kéo dài đến Vương quốc Phù thủy.

"Bệ hạ thực sự sẽ đi trở về hôm nay sao? Giải phóng Thủ đô, làm cho rất nhiều người đều đắm chìm trong tiếng hoan hô nói cười. Thần cho rằng bệ hạ ở đây vài ngày cũng không vấn đề, trong một lễ hội tạ ơn cho người có công lao lớn nhất của việc lấy lại Thủ đô..."

Cô đã hỏi câu hỏi đó nhiều lần trước đây. Cô có lẽ sẽ nhận được câu trả lời mà cô đã biết, rằng Ngài sẽ về nhà. Mặc dù vậy, cô vẫn phải hỏi lại. Có thể do Neia thiếu khả năng thuyết phục.

"Ahh, hôm nay ta sẽ trở về Vương quốc Phù thủy. Ta không tự tin vào khả năng ứng xử lễ nghi của ta."

Pháp Vương nhỏ giọng lầm bầm, rồi Ngài làm một động tác khoa trương, một cái nhún vai hài hước, có lẽ bởi vì Ngài biết Neia sẽ cảm thấy bối rối nếu cô hiểu lời nói của Ngài. (Ainz sợ Neia nhìn ra anh ko có phong thái vị vua)

Ngài thật chẳng có khiếu hài hước.

"Bệ hạ, xin đừng nói đùa."

"Umu, well, đúng vậy, chỉ đùa thôi. Nói đùa thôi. Thật sự chính là chuyện phải làm toàn bộ đều hoàn thành. Như vậy sẽ không cần ở lại nữa. Ta cũng cần lãnh đão Vương quốc Phù thủy phát triển, như một vị vua. Rời ngai vàng quá lâu, Thủ tướng Albedo sẽ la ta"

Trong đầu Neia hiện ra tuyệt thế mỹ nữ mà cô chỉ gặp một lần. Phụ nữ xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta không thể quên được.

Cô ấy hẳn là nóng giận cũng sẽ không rất làm cho người ta sợ hãi, hay là bởi vì là mỹ nhân, cho nên nóng giận càng đáng sợ? Tuy rằng cảm thấy được Pháp vương bệ hạ nói không phải ý này, nhưng hình dạng mỹ nhân tức giận có chút làm cho người ta khó có thể hình dung. Nhưng mà...mình ghen tị.

Bởi vì gần gũi cho nên mới có thể nói như vậy với Ngài ấy, đó là thứ Neia muốn cũng không được, làm cho cô rất hâm mộ, nếu Pháp vương mà cô kính trọng nói với người khác 'Neia sẽ la ta' như thế sẽ làm Neia rất vui mừng.

Pháp vương quyết định khởi hành rất đột ngột, ngay cả mọi người vui vẻ đưa tiễn cũng không có, dường như vắng vẻ lạnh lẽo khi nói ra điều đó.

"Ta đã nói với điện hạ Caspond rằng sẽ rất rắc rối nếu lễ hội quá xa hoa. Đất nước này sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ bây giờ. Thay vì lãng phí nguồn lực và nhân lực khi tiễn ta về nước, ta muốn họ sử dụng nó để xây dựng lại đất nước. "

"Bệ hạ"

Tại sao Ngài không ở lại.

Nếu cô ôm lấy chân Ngài và khóc lóc, cô có thể hoãn lại việc trở về đất nước của Pháp vương khoảng một tuần. Tuy cô muốn làm như vậy, nhưng cô vẫn nhịn xuống. Cô không thể hành động ngu ngốc với Pháp Vương khoan dung đươc.

"Ah, không phải ta muốn một lễ mừng hoành tráng gì, ah, chỉ là đất nước này không còn gì nữa, uhm... tiền bạc châu báu gì đó, tuy rằng ta nghĩ đã yêu cầu chúng chừa lại một ít (đệ Ainz muốn làm anh vui lòng mà)... Ý ta là nói, ờ đúng, ta muốn mọi người đừng quá bận lòng đến ta mà hãy nỗ lực cố gắng hơn. Hơn nữa, ...cô xem, Quốc gia của cô ổn định cũng có lợi cho nước láng giềng Vương quốc Phù thủy. Phải rồi, sẽ có giao dịch giữa chúng ta trong tương lai.

Ainz đã cảm nhận được Neia đang nghĩ gì, và anh vội vàng an ủi cô. Trong khi bình thường anh thường phong thái và nghiêm nghị, Ainz đang nói một cách không đáng tin.

"Cảm ơn Ngài thưa bệ hạ"

"Oh? Hm, đừng, đừng lo về chuyện đó. Ta đã đến đất nước này vì hầu gái của Jaldabaoth. Và bây giờ," Pháp vương vỗ nhẹ Shizu người vẫn luôn đứng bên cạnh anh, như thể cô đang cố che giấu sự hiện diện của cô. "Và giờ ta đã có cô ấy nên rất đáng giá khi đến đất nước này."

Đã có những cuộc thảo luận về những món quà họ sẽ trao cho Pháp Vương, nhưng ai đó đã nói rằng vì ông ta là một vị vua, không có người đại diện cho đất nước tặng cho ông một món quà sẽ rất thô lỗ, và kế hoạch đã sụp đổ.

Ít nhất, Neia đã hy vọng rằng Caspond sẽ thực hiện một số nhượng bộ ở mức độ nào đó, hoặc ký một hiệp ước mà Thánh Quốc phải chịu một số điều kiện.

"... Nếu cô muốn, ta có thể sử dụng một phép thuật mạnh mà chỉ có thể được sử dụng mỗi năm một lần để hồi sinh lại cha mẹ của cô, cô có cần không ?"

"Cảm ơn rất nhiều, thưa Bệ hạ, nhưng không cần thiết phải như thế."

Trong thời gian giải phóng thủ đô, một trong những tù nhân đã chứng kiến mẹ của Neia tử trận. Với câu chuyện của Bà ấy đã truyền cảm hứng khi Neia chiến đấu, chắc chắn Bà ấy sẽ không bận tâm nếu bà không được hồi sinh.

Ngoài ra, người ta nói rằng phép thuật hồi sinh đòi hỏi những vật liệu cực kỳ có giá trị trong mỗi thành phần, và Neia sẽ khó có đủ khả năng để mua chúng. Có lẽ vị Pháp vương nhân từ có thể tặng miễn phí, nhưng cô không thể tiếp tục dựa vào sự hào phóng của Pháp Vương vì lợi ích của chính mình. Tuy nhiên, có vẻ các demihumans đã xử lý các xác chết trong trận chiến, vì vậy cô ấy thậm chí không thể nói một lời tạm biệt cuối cùng việc đó làm cô khá buồn.

"Nói chuyện lâu chỉ làm cho việc chia tay thêm buồn. Chúng ta phải đi sớm thôi.  Shizu, ngươi có điều gì muốn nói với cô Baraja không?"

"...Tạm biệt"

"Được thôi, tạm biệt"

Shizu đưa tay cho Neia nắm lấy.

Và sau đó, hai người họ buông ra mà không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.

"... Hai người ổn chứ?"

"... Sẽ ổn thôi..."

"Vâng, thưa bệ hạ."

"Ta hiểu rồi. Chúng ta đi nào, Shizu. "

Khi Pháp Vương đặt một chân lên bậc thang lên xe ngựa của mình, Ainz quay lại để nói với Neia.

"... Đất nước này sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai, nhưng... ta chắc rằng mọi người và cô sẽ có thể làm việc chăm chỉ và vượt qua được. Ta hy vọng sẽ gặp lại cô."

"Vâng!"

Khi Pháp Vương sắp bước vào xe ngựa của mình, Neia nhìn lưng Ngài và không thể ngăn mình hét lên:

"Bệ hạ, bệ hạ!"

Vua Pháp Thuật dừng bước trên xe ngựa và nhìn lại. Neia nuốt nước bọt lấy hết can đảm của mình, và hỏi bằng một giọng run run:

"Ah, xin lỗi! Thần có thể gọi Ngài là Ainz - sama không!? "

Thật là da mặt dày mà, cô chỉ là một bình dân của một quốc gia khác, sẽ bị mắng vì dám gọi thẳng tên của Ngài như vậy.

"... Eh? Ahh, được, cô có thể... gọi ta bất cứ cái tên gì cô muốn. "

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Cô cúi đầu thật sâu với niềm kính trọng đối với một vị vua và khi cô ngẩn đầu lên thì đã đến lượt Shizu đang bước lên xe ngựa.

"Cẩn thận Shizu - Senpai"

"Mm"

Shizu đưa ngón tay cái ra và biến mất vào xe ngựa. Có lẽ hai người họ đã ngồi trên xe, con ngựa bất đầu rên rỉ và chạy đi.

"Sau đó, thưa Bệ hạ!"

Khi cô nhìn chiếc xe ngựa di chuyển, Neia không còn có thể che giấu nước mắt khi cô hét lên:

"Pháp vương Bệ hạ vạn tuế!"

Cô không phải là người duy nhất hét lên bằng giọng của chính mình.

Có nhiều hơn một cổng ở thủ đô hoàng gia. Tín hữu của cô đã lén lút tụ tập với nhau và sau đó họ đã bất ngờ xuất hiện bên ngoài cổng lớn, hét lớn những lời chúc thịnh vượng và hạnh phúc cho Pháp vương.

"Bệ hạ vạn tuế"

"Bệ hạ vạn tuế"

"Bệ hạ vạn tuế"

Đồng thời, họ rải những bông hoa nhiều màu sắc mà họ đã vất vả để thu thập. Trong lúc chiếc xe ngựa vẫn tiến về phía trước. Điều này là không đủ để đưa tiễn người đến cứu Thánh Quốc. Mặc dù vậy, đây là điều tốt nhất mà Neia và những người cùng chí hướng với cô ấy có thể làm được.

Trước đôi mắt nhạt nhòa đầy nước mắt của Neia, cổ xe ngựa ngày càng bé lại. Cô nức nở. Neia cảm thấy thật cô đơn. Cô thực sự muốn Pháp Vương và Shizu hỏi "Cô có muốn đến Vương quốc Pháp Thuật không?" Nếu họ hỏi điều đó, Neia có thể đã từ bỏ mọi thứ để đi cùng họ.

Nhưng họ đã không hỏi, cô ghét điều đó. Chắc chắn, Ngài ấy chỉ xem cô là một hộ vệ khi Ngài ở nước này, Neia chỉ như một hộ vệ mà thôi. Nhiều cảm xúc tiêu cực khác tràng qua tâm trí cô. Mặc dù vậy đó là điều không đúng. Trong đầu của Neia lặp lại những lời mà Pháp Vương đã nói.

"Đất nước này sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai, nhưng... Ta chắc rằng cô sẽ có thể làm việc chăm chỉ và vượt qua. Ta hy vọng sẽ gặp lại cô. "

Nói cách khác Ngài ấy kì vọng vào Neia. Mặc dù Thánh quốc đang hỗn loạn, Neia chắc chắn rằng cô có thể vực dậy đất nước hoặc làm một cái gì đó khác.

Cô cảm thấy như thời gian rất dài, nhưng cũng rất ngắn, nhưng nó đã thay đổi cuộc sống của cô rất nhiều và bây giờ nó đã kết thúc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Có nhiều điều cô phải làm từ lúc này.

Trước hết cô cần đáp trả kì vọng của Pháp Vương bằng những hành động của mình bằng cách xây dựng lại đất nước này. Công lý và cái ác. Neia chưa bao giờ thực sự hiểu nghĩa của hai từ đó nhưng bây giờ cô có thể ưỡn ngực và trả lời:

Pháp Vương là công lý, cô sẽ trả lời và yếu đuối là một tội lỗi. Điều quan trọng là phải nỗ lực mạnh mẽ từ từ. Neia phải truyền bá những gì mà cô đã học được trong hành trình cùng Vua pháp thuật khi cứu Thánh Quốc

"Baraja - sama, xin hãy lau nước mắt."

Đó là Beldran. Nhìn kĩ hơn, mắt ông cũng đỏ. Có lẽ ông đã lau nước mắt của mình trước khi đến bên Neia, nhưng giọng nói của ông vẫn còn run rẩy, vì vậy ông rõ ràng vừa mới khóc.

"Ahh..."

Neia dùng sức lau nước mắt, giống như cách mà Shizu lần đầu tiên lau cho cô.

"Baraja sama. Những người không chứng kiến trận chiến đó, tất cả đều muốn nghe về Pháp Vương. Nhiều người đã đi cùng gia đình của họ đến đây để được nghe chính cô kể cho họ. "

"Tôi hiểu rồi tôi sẽ nói với họ về Bệ hạ Ainz - sama là một vị vua thực sự cao quý, và cũng nói về Shizu."

Neia nhìn thẳng về phía trước.

"Tạm biệt thật sự rất buồn. Tuy nhiên mọi người! Đi nào! Chúng ta hãy truyền bá sự thật rằng Bệ hạ là công lý cho nhiều người hơn nữa! "

"Ohhh!"

Hơn 3 nghìn người hét lên đồng loạt sau câu nói của Neia.

***

Chiếc xe ngựa di chuyển

Công việc dài đằng đẵ cuối cùng đã kết thúc. Tuy Ainz chưa từng trải nghiệm, nhưng đây chắc hẳn là cảm giác như một mình ra nước ngoài làm việc vậy. Mặc dù thỉnh thoảng có trở về Nazarick, đây có thể là lần đầu tiên anh đi lâu đến vậy.

Anh đã ném toàn bộ vấn đề cai trị các Demihumans trên đồi Abelion Hills cho Albedo, và anh đã trao toàn bộ công việc tương lai của Thánh Quốc cho Demiurge.

Nói cách khác, Ainz đã đẩy toàn bộ công việc khỏi vai. Anh thở dài, đủ tinh tế để Shizu - người đang ngồi đối diện anh - không nhận ra. Trong khi anh đã đơn giản hóa kịch bản của Demiurges phân nửa, sự mệt mỏi từ tất cả các sự kiện phức tạp cho đến thời điểm đó vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, anh đã cảm nhận được cảm giác thư giãn đến từ giải quyết một vấn đề trước đây không thể giải quyết.

Tuy nói là vậy, sau khi trở về Nazarick - là E-Rantel đúng hơn, anh cần phải nghiêm túc và từ từ giải quyết công việc đang chất đống trong phòng trong hai mùa qua. Có một lần, anh đã đóng dấu của mình lên các tài liệu một cách qua loa, tin tưởng rằng Albedo đã xem qua chúng, để rồi nghe được, "Quả thật, quyết định nhanh chóng thế này chỉ có thể là Ainz-sama. Thần thật sự kính trọng ". Ainz đã tự hỏi liệu lời đánh giá như thế có phải châm biếm hay không. (Vậy Ainz thắng trận chiến và không phải ơ Nazarich bị tra tấn tinh thấn)

Thật sự. Không phải vì anh có công việc đang chờ mà anh đã không sử dụng [Gate] - thứ có thể đưa anh trở lại ngay lập tức.

Chắc chắn không phải.

Có nhiều cách để dịch chuyển đến những nơi chưa từng thấy trước đây, nhưng vẫn còn quá sớm cho điều đó. Sẽ không tốt nếu để lộ con bài của mình. Tuy nhiên lúc này Hanzo trên xe ngựa không nói gì cả. Phép thuật chống nghe lén đã được kích hoạt. Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng không ai theo dõi Ainz và những người khác, nhưng có thể có những phương pháp mà Ainz không biết.

Nếu có đủ thời gian, chúng ta có thể đợi cho đến khi chúng ta đến một nơi ít bị để ý trước khi dịch chuyển, Ainz nghĩ. Thật sự,  chắc chắn không phải vì anh muốn tránh xa những tài liệu mà anh không thể hiểu được dù anh có đọc chúng bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, hiện giờ có một vấn đề. Shizu đã không nói bất cứ điều gì kể từ khi cô ấy lên xe ngựa...

Neia cũng vậy, Ainz luôn cảm thấy bồn chồn khi anh ngồi cùng một chiếc xe ngựa với người khác và họ luôn im lặng. Nếu bên kia là một người đàn ông thì họ sẽ tình cờ nói điều gì đó, nhưng một cô gái sẽ phải xem xét lời nó của họ khi nói ra.

Cô không thể nói gì sao, Shizu? Ý nghĩ này từ ban đầu vẫn tồn tại trong tâm trí của Ainz. Đáng tiếc chính là dường như không có cách nào gợi chuyện. Cuối cùng, Ainz đã không còn có thể chịu đựng sự im lặng đè nặng, và sau khi chuẩn bị bản thân cho điều tồi tệ nhất, Ainz cất tiếng:

"Shizu, ngươi cảm thấy thế nào khi rời khỏi Nazarick để tự mình làm việc? Ngươi có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào cho tương lai không? "

Anh sẽ bắt đầu bằng cách nghe một báo cáo từ cấp dưới của mình, người đã bận rộn với công việc kể từ khi cô ấy đi công vụ. Trong khi anh ấy không giỏi nói chuyện với phụ nữ, cũng tốt khi anh tưởng tượng họ là đồng nghiệp nữ.

"... Thần nghĩ đến...cố gắng làm việc."

"Vậy sao! Ngươi đã làm việc rất tốt. "

Đó là kết thúc của cuộc trò chuyện. Nó đã hết và biến mất. Kể cả khi Ainz đợi lâu hơn một chút, anh cũng không nên trông chờ Shizu tiếp tục cuộc trò chuyện. Một khi những từ "cố gắng làm việc" được đề cập, rất khó để tiếp tục. Cô ấy đã không trả lời câu hỏi về việc có bất kỳ thắc mắc hoặc đề nghị nào trong tương lai.

Điều đó nói rằng, những suy nghĩ của Ainz chỉ là những suy nghĩ nông cạn của một cấp trên. Anh nên nghĩ rằng cô ấy cố gắng làm việc, tất cả những gì mình phải làm là chờ kết quả. Cũng có những lợi ích khi làm như vậy. Điều này có nghĩa không có vấn đề gì xảy ra hoặc việc quan trọng.

Tuy nhiên, Shizu lại tiếp tục nói.

"...Phải tự mình suy nghĩ sau đó hành động rất khó ..."

"Thật sự, chính là như vậy."

Shizu luôn làm việc ở trong Nazarick, chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Tuy nhiên lần này Ainz chỉ đưa ra những chỉ dẫn sơ lược và sau đó những hành động mà cô đã thực hiện dựa trên những quyết định mà cô đưa ra trong phạm vi những hướng dẫn, đó là nhiệm vụ. Đối với tất cả những gì anh biết, điều đó có thể quá rộng đối với cô. Có lẽ anh nên giao một một nhiệm vụ đơn giản, khi đây là lần đầu tiên Shizu rời Nazarick.

"Tuy nhiên, hầu hết các Pleiades đều ra ngoài làm việc. Và bây giờ thực tế là chuyện một hầu gái ác quỷ được sở hữu bởi Pháp Vương đã lan truyền từ Thánh Quốc đến các quốc gia khác. Lần này là một kinh nghiệm tốt. Nhưng đưa ra những chỉ dẫn mơ hồ là một ý tưởng tồi. Cũng giống như ta nghĩ, người ra lệnh phải làm cho mệnh lệnh dễ hiểu một chút..."

Nói đến điểm này, Ainz cảm thấy đang tự đào hố chôn mình. Là người đứng đầu của Nazarick, Ainz có nhiều khả năng đưa ra mệnh lệnh nhất.

Mình không thể đưa ra kế hoạch hành động cụ thể và chi tiết. Hay đúng hơn, nếu mình nghĩ ra kế hoạch nông cạn, Albedo và Demiurge sẽ cau mày!

""-- cần phải ưu tiên tùy cơ ứng biến, không nên quá cứng ngắc tuân theo kế hoạch.  Đúng như ta nghĩ, nếu là người trực tiếp ở hiện trường sẽ biết rõ tình hình nhất! "

"...Vâng. Thần đã học được rất nhiều điều bằng cách làm theo hướng chỉ dẫn của Ngài. "

"Ahh, thật vậy sao. Ta rất vui khi ngươi hiểu điều này, cảm giác như thế nào? "

Ainz gãi đầu khi anh được câu trả lời là "Umu", nhưng sau đó Ainz mới nhận thấy năng lực giữa Shizu và bản thân khác nhau thế nào, có lần dạ dày không tồn tại của anh nhức nhối và trái tim của Ainz khóc thầm khi anh đọc bản báo cáo của Demiurge. (dù gì người tạo ra Shizu cũng là 1 tiến sĩ, nên ít nhiều Shizu cũng có trí tuệ)

"Nhắc mới nhớ," Ainz quyết định thay đổi chủ đề. Nếu anh tiếp tục, có thể sẽ bị sốc hơn nữa. "Có vẻ như ngươi và cô Baraja rất hợp nhau. Ngươi có buồn khi phải chia tay với cô ấy không? "

"...Thần rất thích cô ấy..."

"Có thật không!? Thật tuyệt vời! "

Biểu hiện niềm vui của Ainz được bộc lộ một cách chân thực. Trong khi ở thế giới thật Suzuki Satoru không có con, nhưng bây giờ anh cảm thấy giống như một phụ huynh khi nghe một đứa con của mình lần đầu tiên kết bạn.

Ah, Mình mừng vì đã hồi sinh cô ấy... hm? 'Yêu thích' của con bé nghĩa là gì...đừng nói với mình rằng Neia không phải là bạn, Shizu chỉ xem cô ấy như sex toy...  (giống Shalltear)

"Ngươi có chắc hai người là bạn không?"

Shizu cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng cô ấy trả lời với một từ "... vâng."

Ainz tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, sự bùng nổ niềm vui đã bị kiềm chế ngay lập tức. Trong khi anh ta anh không hài lòng về điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên một người từ Nazarick đã kết bạn với người bên ngoài. Điều này mang lại một niềm vui nhỏ cho trái tim anh.

Hầu hết những người ở Nazarick không rời khỏi đó, vì vậy họ không thể kết bạn ở bên ngoài. Có lẽ nếu anh để cho các thành viên khác đi ra ngoài thường xuyên, họ sẽ có thể có một tình bạn tốt với ai đó.

Ainz nghĩ rằng có những người có bạn bè thì tốt hơn những người khác. Tuy nhiên, nghĩ rằng bọn họ không cần bạn bè cũng không đúng.  Vẫn luôn tốt hơn nếu có cơ hội kết bạn hơn là không.

Mình có bạn bè của mình từ Ainz Ooal Gown. Nhưng một số thành viên cần để họ ra ngoài và tiếp xúc với người khác... đặc biệt là Mare và Aura không thể để hai đứa dành tất cả thời gian trong Nazarick được... umu.

"Ngươi có muốn sắp xếp gặp lại Neia không?"

"... Không... quá xa nơi này..."

"Ahh! Không cần phải lo lắng về điều đó. Ta đã đánh dấu điểm dịch chuyển. Ngươi có thể đi và gặp cô ấy cứ khi nào ngươi muốn. Ta có thể sử dụng [Gate] nếu như ngươi muốn, vì vậy không cần phải ngại ngùng. Mm. "

"... Nếu thần rảnh... thần sẽ thăm cô ấy..."

"Đúng rồi! Thời gian rảnh... Ta sẽ cho ngươi thời gian rảnh. Ta đã suy nghĩ về một kế hoạch nghỉ ngơi cho các thủ hộ vệ một thời gian. Ta cũng nên cho Pleiades một chút thời gian rảnh. Sẽ không tốt nếu không đi ra ngoài và vui chơi với những người khác. Ta sẽ sắp xếp lịch cho các ngươi vì vậy sẽ ổn cả thôi."

Shizu suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Điều đó sẽ gây ra vấn đề."

"Vấn đề, vấn đề ngươi nói..."

Điều đó nghĩa là gì? Vấn đề cho Neia? Hay nó sẽ ngăn cô ấy vui vẻ với Neia? Hay là vì các thành viên khác sẽ không chấp nhận...

"Chà, nếu nó gây ra vấn đề thì không thể tránh được. Ngươi sẽ phải tự mình giải quyết nó. Nói về điều đó, hãy để ta thay đổi chủ đề. Cha mẹ của Cô Baraja đều đã chết. Liệu có ổn không?"

Cha mẹ của Neia Baraja đều đã chết. Nếu cô ta hỏi Ainz để anh hồi sinh họ thì anh sẽ không phiền. Nếu làm như vậy sẽ làm cô ấy càng biết ơn hơn.

Không, điều đó không đúng.

Thật ra, hồi sinh cha mẹ của Neia không phải là một thứ có giá trị. Rõ ràng là Neia đã biết ơn anh rất nhiều. Trong trường hợp đó, không cần phải tiếp tục ghi điểm với cô ấy. Ngoài ra, Wands of Resurrection rất tốn kém vì vậy anh không thực sự muốn cứu họ. Nếu Pestonya và những người khác sử dụng phép thuật phục sinh, những người đó sẽ yêu cầu tiền vàng hay đồ trang sức hoặc vật có giá trị khác thanh toán.

Trong thực tế không có lợi ích gì khi làm điều đó. Tuy nhiên, nó sẽ là một vấn đề khác nếu đó là bạn của Shizu. Mình sẽ không để tâm nếu đó là lợi ích của bạn bè Shizu. Vì cô ấy có vẻ gần gũi với Shizu, anh đã hỏi lẫn Neia và Shizu để đánh giá phản ứng của họ.

"..Không sao đâu... Đối đặc biệt với cô ấy như vậy là không tốt."

"Có thật không? Nó sẽ tạo ra một món quà tuyệt vời... trong trường hợp đó...ồ, đúng rồi. "

Thật sự thì, hồi sinh người chết đặc biệt là xác chết không hoàn chỉnh có thể có những tác dụng phụ sẽ rất phiền phức. Kịch bản mà anh thấy phiền phức nhất là những người xung quanh sẽ nói "Tại sao ngài lại hồi sinh cho cô ta mà không phải cho tôi?" Ngoài ra, nó sẽ là phiền nếu anh được yêu cầu hồi sinh Nữ hoàng. Tuy Demiurge có lẽ có thể xử lý tình huống nếu anh hồi sinh Holy Queen, nhưng như thế hại nhiều hơn lợi.

"Nếu ngươi muốn chơi gì đó, sao ngươi đọc cuốn sách đó?  Không có vấn đề chứ?

"... Không có vấn đề ... vì nó ở trong phòng Tiến sĩ." (người tạo ra Shizu là một Tiến sĩ)

Shizu sở hữu kiến thức về tất cả các cơ quan của Nazarick. Điều đó quá nguy hiểm, cũng không thể giống lần này đi ra bên ngoài Nazarick như vậy, Vì vậy anh đã sử dụng [Control Amnesia (Kiểm soát Kí ức)] để chỉnh sửa ký ức của cô.

Kiến thức của Shizu về những cơ quan đó là một phần dữ liệu mà người sáng tạo của cô cài đặt cho cô. Trong khi anh không biết, thần chú hiệu quả hay không, sau khi thực hiện thì Ainz phát hiện ra rằng câu thần chú đã có hiệu quả.

Đó là một kết quả mà Ainz đã phát triển sau nhiều thí nghiệm lặp đi lặp lại trên một con chuột trong phòng thí nghiệm. Có cảm giác như anh ta có thể làm những điều kinh ngạc khi anh nắm vững nó. (con chuột mà Ainz nói là tên Nium, đội trưởng dội Sunlight của Pháp quốc)

Lý do là bởi vì Ainz có cảm giác rằng anh có thể truy cập vào phần lõi của NPC. Chính xác NPC đã được cài đặt những gì, nguồn gốc của những kí ức của họ?  Bất quá điều đó chung quy có thể là Ainz tưởng tượng ra, và rất có thể chúng hoàn toàn không liên quan. Nếu anh muốn phân loại những kí ức đó, anh sẽ cần phải hiểu rõ về phép thuật đó và cũng như hiểu mọi thứ liên quan đến ký ức của con người. Trong trường hợp đó, anh sẽ cần rất nhiều con chuột trong phòng thí nghiệm và nhiều năm để thực hành và nghiên cứu, cũng như chuẩn bị cho khả năng rằng nó có thể chỉ là một sự lãng phí thời gian.

Tuy nhiên, Shizu hiện đang được cài vào những kí ức không chính xác, nên ở một mức độ nào đó, cô ấy là một cái bẫy.

Bất cứ ai đang cố gắng sử dụng Shizu để vào Nazarick chắc chắn sẽ thất bại.

"Tiến sĩ... hm? Những CZ2128 Delta có thay đổi không?" (những bộ phận trên người Shizu)

"... Nếu đến lúc."

Những cái đó không phải là bộ phận đơn giản, dù Ainz nghĩ vậy nhưng không nói ra. Nó giống với khuôn mặt thật của Santa Claus ẩn dưới tấm màn bí ẩn.Trong khi anh chưa bao giờ đến nhà của Suzuki Satoru trong ký ức của Ainz, nhưng ngôi nhà trong YGGDRASIL thì có - Mặc dù, chúng là công ty phát triển ra.

Khi Ainz mỉn cười cô đơn, anh nhận thấy Shizu chăm chú nhìn anh, và anh nói "Ta chỉ đang tự kỉ thôi."

"Bệ Hạ."

"Hm?"

"Bệ Hạ"

"Gì vậy, Shizu?"

Trước đây cô đã gọi anh bằng tên, nhưng giờ cô đột nhiên chuyển sang sử dụng từ chỉ địa vị. Nó khiến Ainz có một chút bối rối.

"...Do trước nay vì quá quen thuộc... là như vậy?"

"Ngươi đang nói gì vậy? Ta sẽ cảm thấy cô đơn nếu ngươi gọi ta là Bệ hạ. Ainz - sama là được rồi  Thành thật mà nói, ngươi thậm chí không cần gọi sama. Thế thì Ainz - san thì sao?"

"... Điều đó thật thô lỗ. Thần sẽ bị mắng. "

"..Oh, ta hiểu rồi. Chà, ít nhất thì không cần phải gọi ta là Bệ hạ. "

"Thần hiểu rồi"

"Ồ thế còn món vũ khí Rune mà ta đã nói qua [Message]?"

"Thần đã cố gắng thử."

"Ta hiểu rồi..."

Tuy nó không thuận lợi. Tuy nhiên, cho dù thất bại cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có lẽ nên đợi để trả lại những món mình đã cho mượn, Ainz trầm ngâm trầm ngâm khi nhìn Shizu.

Khi anh rời mắt đi, anh đang đi cùng chiếc xe của mình với một cô gái cứ nhìn anh chằm chằm. Trên cả chặng đường về với khuôn mặt trống rỗng. Cả hai đều có khuôn mặt độc đáo theo cách riêng của nhau.

Khi Ainz nghĩ về điều này nó khiến anh buồn cười.

***

Caspond nhìn ra ngoài từ nơi sâu nhất của cung điện hoàng gia, phòng của Holy King. Lễ đăng quang của hắn sẽ diễn ra trong vài ngày nữa. Do đó, hắn đã đến căn phòng trống này, bao gồm cả phòng nghỉ bên cạnh, để bình tĩnh suy nghĩ của mình.

Người đầu tiên sẽ phàn nàn, và người sẽ nói những lời thiếu suy nghĩ, là Remedios. Cô hiện đang suy nghĩ lỗi lầm ở nhà. Không, sẽ không đúng khi nói rằng cô ấy đang suy nghĩ lỗi lầm. Thay vào đó, cô đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà. Đó là bởi vì hắn định gửi cô đi tra xét có thêm bất kỳ Demihumans nào ẩn náu trong Thánh quốc hay không.

Điều đó nói rằng, hắn vẫn chuyển đến phòng của Đức Vua trước khi lễ đăng quang kết thúc. Đây là một lý do rất tốt cho để kẻ thù của Caspond tấn công. Hắn đã khăng khăng làm như vậy mặc dù biết điều đó, bởi vì các cuộc đấu tranh quyền lực đã bắt đầu.

Mục đích chính là ngăn cản các quý tộc chống đối Caspond lên tiếng phản đối khi sự thật đã định (ý là chém trước tấu sau). Đối với Caspond, người không biết nhiều về xã hội quý tộc ngày nay, nó dễ dàng hơn để phân biệt ai là kẻ thù và ai là bạn. Đó cũng là một phần của kế hoạch.

"... tôi chắc rằng một số quý tộc chắc chắn sẽ không vui vì tôi đã lên ngai vàng mà không dàn xếp với các quý tộc khác. Nhất là miềm Nam, những người mà không bị Ngài giết hại. Trong trường hợp đó, những người miền Bắc mà tôi chiến đấu cùng sẽ nghĩ gì, nếu tôi lắng nghe họ... "

"Họ chắc chắn sẽ bất mãn, và trở thành một yếu tố quyết định lớn. Bằng cách đó, kế hoạch chia đất nước thành hai sẽ hoàn thành."

Những lẩm bẩm của Caspond đã nhận được câu trả lời. Đó là một giọng nhẹ nhàng dường như thấm vào long người. Nó thuộc về người quản lý cao cấp của Caspond.

Caspond lập tức quay lại và quỳ xuống. Anh cúi chào, rồi ngẩng đầu lên.

"Xin nghênh tiếp Ngài, Demiurge - sama."

Gã không đeo mặt nạ của mình, và gã đã không thay đổi diện mạo của mình trước khi xuất hiện. Nói cách khác, gã chắc chắn rằng nơi này an toàn.

"Ta đến để chuyển vật phẩm về Nazarick. Có vấn đề gì xảy ra bây giờ không?"

"Không có gì cả. Mọi thứ đã diễn ra như kế hoạch của ngài, Demiurge-sama."

Caspond mỉm cười, và Demiurge cười lại.

"Trong khi có một số thứ vượt quá mong đợi của ta, giai đoạn đầu của kế hoạch đã kết thúc mà không có bất kỳ vấn đề gì, nhờ hành động của Ainz-sama. Sau này ta mong đợi biểu hiện của ngươi. "

Đầu của Caspond cúi sâu, nhưng gã biết những lời đó không đúng.

Demiurge không mong đợi gì ở kẻ này. Tuy nhiên, nếu hắn làm trật đường ray đã được xắp đặt cho hắn, gã sẽ ngay lập tức nhảy vào để sửa chữa kế hoạch và giữ nó đi đúng hướng.

Gã cần chuẩn bị một vài kế hoạch để tiết lộ danh tính thực sự của Caspond. Trong mệnh lệnh có vài chỗ cho người ta nảy sinh nghi ngờ vì sao phải làm như vậy, chắc chắn là để chuẩn bị cho điều đó. (mấy cái lệnh sai lầm làm tiêu hao nhân lực trong cuộc chiến)

Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch là đưa Abelion Hills và Demihumans vào dưới sự thống trị của Vương quốc Pháp Thuật. Trước đó, họ sẽ tiêu diệt các rắc rối đặc biệt và sau đó gieo mần mống của một cuộc xung đột giữa Bắc và Nam Thánh quốc. (nên Thánh Hậu và Kelart cần phải chết không thương tiếc)

Sau đó, Caspond sẽ chịu trách nhiệm về giai đoạn thứ hai, đó là đưa Bắc và Nam vào phe đối lập, và sau đó xung đột.

Giai đoạn thứ ba, cuối cùng sẽ là để Sorcerous Kingdom hoàn toàn thống trị. (lấy danh nghĩa giữ gìn hòa bình thế giới)

"... Tôi có một câu hỏi liên quan đến món đồ cần thiết cho kế hoạch, ngài sẽ giữ cơ thể của tên này ở đây chứ? "

"Không cần. Nó đã được đưa đến Nazarick. Khi cần thiết cho kế hoạch, nó có thể được mang đến đây. "

Cơ thể thật của Caspond được bọc trong một vật phẩm được gọi là Shroud of Sleep (Tấm vải liệm giấc ngủ), và nó dường như đã được đưa đến Nazarick.

Vật phẩm phép thuật này có thể khống chế sự thối rữa của xác chết. Anh ta đã bị giết ngay lập tức bằng phép thuật khi bị bắt, và cơ thể của anh ta đã được bảo tồn trước khi cứng lại. Nếu một ai đó chạm vào nó, người ta vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể. Sử dụng xác chết đó, người ta sẽ cho rằng anh đã chết đột ngột.

"Tạm thời để ta nhắc lại một chút, ngươi có hiểu một Holy King nên làm gì không?

"Vâng. Để biến nơi này thành một đất nước xứng đáng với Ainz-sama, tôi phải làm cho nó trở nên thịnh vượng."

"Mm, đúng vậy. Tuy nhiên, ngươi tuyệt đối không cần giảm bớt bất mãn. Bởi vì bất mãn là hương liệu tốt nhất chào đón tân vương."

"Vâng." Doppel-Caspond trả lời. Rồi hắn hỏi Demiurge về một vấn đề chưa được mô tả trong kế hoạch của gã.

"Nhắc mới nhớ, chúng ta nên làm gì với cô gái đó?"

Đó là tất cả Demiurge cần thiết để nhận ra Doppel-Caspond đang nói đến ai, và lần đầu tiên nụ cười của gã xuất phát tự đáy lòng.

"Ta đã từng dùng từ 'không thể nhìn thấu' để mô tả Ainz-sama trước đây ... Hoàn toàn chính là như vậy. Ainz-sama đã chuẩn bị một con tốt khá lớn cho ta. Sự tồn tại của ả đã rút ngắn kế hoạch của ta thêm vài năm."

Doppel - Caspond có cảm giác rằng đôi mắt không có trọng tâm của Demiurge đột nhiên di chuyển. Chúng dường như đang nhìn vào bức tường. Và phía bên kia ... Caspond nhớ rằng đó là cổng chính của thủ đô.

"Tuy rằng trước đó Ngài đã nghĩ đến giành được sự say mê của nhân loại ... lại có thể tạo ra một cô ả như thế ở một đất nước tôn giáo kiên định. Mặc dù, mình không hiểu mệnh lệnh không có vấn đề gì khi giết luôn cô ả mà ngài đã cho mượn vũ khí Runecraft lộng lẫy như thế, không ngời lại đẩy cô ả đến tình trạng tôn sung như vậy."

Dù Demiurge có tâm trạng rất tốt cũng không chẳng nói những lời này với bất luận kẻ nào, Caspond chỉ im lặng chờ đợi Demiurge quay lại với hắn.

"Hướng dẫn để giúp cô gái đó thực sự là đáp án chính xác. Không, nếu là Ainz-sama, ngài ấy chắc chắn sẽ có thể sửa bất cứ thứ gì tôi đã làm. Trong khi Ngài đã nói trong trước đây rằng Ngài sẽ làm kế hoạch xuất hiện sơ hở để kiểm tra khả năng ứng biến của ta, Lại còn bố trí kế hoạch tài tình... Ngài thực sự là người kết các vị vô thượng chí tôn. Mỗi một lần, Ngài đều làm cho ta hiểu bản thân còn cách rất xa vẫn không thể nào bắt kịp... Kuku, Ngài đúng là một Đấng tối cao tàn nhẫn. " (Demiurge đang tự kỉ)

Demiurge dường như xúc động sâu sắc khi gã lắc đầu, và bên trong căn phòng im lặng. Cuối cùng, Demiurge điều chỉnh cổ áo của mình, như để gạt bỏ dư vị của sự phấn khích của mình, và sau đó buộc lại cà vạt.

"Hỗ trợ Neia Baraja với tất cả mọi thứ từ vị trí của ngươi. Phải lấy danh nghĩa cảm ơn Ainz-sama mà công khai tiến hành. Điều đó cũng có thể đủ đẩy nhanh cuộc xung đột giữa Bắc và Nam ... Ta sẽ sớm giao cho ngươi bản kế hoạch phải làm gì nếu ai đó gây trở ngại cô ả đó. Cho đến lúc đó, hãy hành động như chúng ta đã thảo luận. "

"Vâng! ... Nhưng điều gì sẽ đến với cô gái đó? Ngài có định làm cho cô ấy là vị vua kế tiếp không? "

Trong trường hợp đó, hắn sẽ cần phải chuẩn bị để làm những việc thích hợp. Mặc dù Demiurge đã nói rằng gã sẽ đưa cho anh những chỉ dẫn chính xác, vì vậy tốt nhất làm theo là được.

"Đó cũng không phải là một ý tưởng tồi, nhưng sẽ tốt hơn nếu cho cô ấy một nhiệm vụ khác. Trong khi không thể biết được Ainz-sama muốn được coi là một vị thần hay không, nếu Ngài có ý định đó, thì tốt hơn là chuẩn bị cho điều đó. Thí nghiệm tôn thờ Ainz-sama như một vị thần chắc chắn sẽ hữu ích trong trường hợp đó. "

"Vâng!"

"Giờ thì, có điều gì khác ngươi muốn nhân cơ hội này để xác minh không?"

"Vâng. Việc liên quan đến người phụ nữ không còn cần thiết nữa, Remedios Custodio. Trong khi kế hoạch ban đầu là để cô ấy chạy xung quanh khi cần thiết, sẽ không phải tốt hơn nếu giết cô ta sao? "

"Không, cứ để nó sống và để nó trở thành vật tế thần cho sự bất mãn của giới quý tộc. Đó là lý do tại sao ta nói không cần giết chết ở thời điểm gặp mặt ban đầu. Chuyển cô ấy đến một bộ phận khác. Hãy để Phó chỉ huy trưởng trở thành chỉ huy trưởng của Quân đoàn Paladin và sau đó sử dụng anh ta. Tên này có thể có giá trị lợi dụng. "

"Tôi hiểu!"

"Giải quyết khi thời điểm rõ ràng."

Sau khi chứng minh rằng hắn đã hiểu, Demiurge chỉ ra rằng cuộc trò chuyện kết thúc, và biến mất với [Greater Teleportation]. Con quỷ ẩn trong bóng của hắn, Hanzo mà Caspond không bao giờ có thể đánh bại dù cho hắn có cố gắng thế nào đi nữa.

Doppel - Caspond đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

Trong khi hắn chỉ có thể nhìn thấy giữa sân, hắn tưởng tượng hắn có thể nhìn thấy nhiều người đang vui sướng khắp thành phố. Sau đó, hắn cười chế giễu.

"Hãy tận hưởng hương vị của hạnh phúc nhiều nhất khi còn có thể, công dân của đất nước tôi."

-Hết Vol 13-

Table of Contents

Mục lục
Thông Báo !!!
Nazarick
Vol 1-The Undead King-Mở Đầu
Vol 1-Chương 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu
Vol 1-Chương 2: Các Thủ Hộ Giả
Vol 1-Giao Đoạn
Vol 1-Chương 3: Cuộc Chiến Ở Làng Carne
Vol 1-Chương 4: Xung Đột
Vol 1-Chương 5: Kẻ Thống Trị Cái Chết
Vol 1-Chương Kết
Vol 2-The Dark Warrior:Mở Đầu
Vol 2-Minh Họa
Vol 2-Chương 1: Hai Mạo Hiểm Giả
Vol 2-Chương 2: Hành Trình
Vol 2 -Giao Đoạn
Vol 2-Chương 3: Hiền Vương Rừng Xanh
Vol 2-Chương 4: Song Kiếm Đoạt Mệnh
Vol 2-Chương Kết
Vol 3-The Bloody Valkyrie:Minh Họa
Vol 3-Chương 1: Bầy Thú Ăn Thịt
Vol 3-Chương 2: Chân Tổ
Vol 3-Giao Đoạn
Vol 3-Chương 3: Rối Loạn Và Thấu Hiểu
Vol 3-Chương 4: Trước Cuộc Đấu Sinh Tử

Vol 3-Chương 5: Player Vs Non-Player Character

Vol 3-Chương Kết
Vol 4-The Lizard Man Heroes:Mở Đầu
Vol 4-Minh Họa
Vol 4-Chương 1: Khởi Hành
Vol 4-Chương 2: Tập Hợp,Các Lizardman
Vol 4-Giao Đoạn
Vol 4-Chương 3: Đạo Quân Của Cái Chết
Vol 4-Chương 4: Bình Minh Của Tuyệt Vọng
Vol 4-Chương 5: Vị Thần Băng Giá
Vol 4-Chương Kết
Vol 5-The Men In The Kingdom 1:Mở Đầu
Vol 5-Chương 1: Nỗi Lòng Của Một Chàng Trai
Vol 5-Chương 2: Blue Rose
Vol 5-Giao Đoạn

Vol 5-Chương 3: Người Cứu Giúp Và Người Được Giúp

Vol 5-Chương 4: Anh Hùng Tụ Hội
Vol 5-Chương 5: Tắt Lửa,Đốm Lửa Đầy Trời
Vol 6-The Men In The Kingdom 2:Minh Họa

Vol 6-Chương 1: Mở Đầu Cuộc Náo Loạn Vương Quốc

Vol 6-Chương 2: Chuẩn Bị Trước Cuộc Tập Kích
Vol 6-Chương 3: Six Arms
Vol 6-Chương 4: Jaldabaoth
Vol 6-Giao Đoạn
Vol 6-Chương 5: Con Át Chủ Bài Mạnh Mẽ Nhất

Vol 6-Chương 6: Trận Chiến Cuối Cùng Của Cuộc Náo Loạn

Vol 6-Chương Kết
Vol 7-The Invaders Of The Large Tomb:Mở Đầu
Vol 7-Minh Họa
Vol 7-Chương 1: Sự Mê Hoặc Dẫn Tới Cái Chết
Vol 7-Chương 2: Bươm Bướm Sa Lưới Nhện
Vol 7-Chương 3: Lăng Mộ Lớn
Vol 7-Giao Đoạn
Vol 7-Chương 4: Một Tia Hy Vọng
Vol 7-Chương Kết
Vol 8-The Two Leaders:Minh Họa

Vol 8-Ngoại Truyện 1:Những Ngày Làm Việc Và Biến Động Của Enri

Vol 8-Ngoại Truyện 2:Một Ngày Của Nazarick
Vol 9-The Magic Caster Of Destroy:Mở Đầu
Vol 9-Minh Họa
Vol 9-Chương 1: Cuộc Chiến Ngôn Từ
Vol 9-Chương 2: Chuẩn Bị Trước Cuộc Chiến
Vol 9-Giao Đoạn
Vol 9-Chương 3: Một Trận Chiến Khác
Vol 9-Chương 4: Tàn Sát
Vol 9-Chương Kết
Vol 9-Brand New Chapter

Vol 10-The Ruler Of Conspiracy (Mưu Lược Của Kẻ Thống Trị):Mở Đầu

Vol 10-Chương 1: Vương Quốc Sorcerous Của Ainz Ooal Gown

Vol 10-Chương 2: Vương Quốc Re-Estize
Vol 10-Giao Đoạn
Vol 10-Chương 3: Đế Quốc Baharuth
Vol 10-Chương Kết
Vol 11-The Craftsman Of Dwarf:Mở Đầu
Vol 11-Minh Họa

Vol 11-Chương 1: Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi Đến Một Vùng Đất Xa

Vol 11-Chương 2: Tìm Kiếm Vương Quốc Tộc Người Lùn

Vol 11-Giao Đoạn
Vol 11-Chương 3: Nguy Cơ Đến Gần
Vol 11-Chương 4: Đàm Phán
Vol 11-Chương 5: Chúa Tể Rồng Sương Giá
Vol 11-Chương Kết
Lời Bạt Của Tác Giả

Vol 12-Hoàng Đế Quỷ Jaldabaoth-Chương 1: Phần 1

Vol 12-Chương 1: Phần2
Vol 12-Chương 1: Phần 3
Vol 12-Chương 1: Phần 4
Vol 12-Đi Tìm Sự Giúp Đỡ-Chương 2: Phần 1
Vol 12-Chương 2: Phần 2
Vol 12-Chương 2: Phần 3
Vol 12-Chương 2: Phần 4
Vol 12-Bắt Đầu Phản Công-Chương 3: Phần 1
Vol 12-Chương 3: Phần 2
Vol 12-Chương 3: Phần 3
Vol 12-Chương Kết
Vol 13:Minh Họa

Vol 13-The Paladin Of The Holy Kingdom-Chương 1: Phần 1:Cuộc Bao Vây Bắt Đầu

Vol 13-Chương 1: Phần 2
Vol 13-Chương 1: Phần 3
Vol 13-Chương 1: Phần 4
Vol 13-Chương 1: Phần 5
Vol 13-Chương 2: Phần 1:Ainz "Tạch" :V
Vol 13-Chương 2: Phần 2
Vol 13-Chương 2: Phần 3
Vol 13-Chương 2: Phần 4
Vol 13-Giao Đoạn
Ngoại Truyện-Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 1
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 2
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 3
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 4
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 5
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 6
Sứ Giả Của Nhà Vua-Vol 7
Sứ Giả Của Nhà Vua-End
Ngoại Truyện-Pleiades Day-Vol 1
Pleiades Day-Vol 2
Pleiades Day-Vol 3
Pleiades Day-Vol 4
Pleiades Day-Vol 5
Pleiades Day-Vol 6
Overlord Prologue (1St Half)-Vol 1
Overlord Prologue (1St Half)-Chương 2
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 3
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 4
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 5
Overlord Prologue (2St Half)-Chương 6: End
Ngoại Truyện: 3 Cô Gái-1 Drama
Ngoại Truyện:Tham Vọng Của Ainz
Ngoại Truyện:Cuộc Trò Chuyện Của Ba Thiếu Nữ
Ngoại Truyện:Nhà Hát Kịch Nazarick

Ảnh Ấn Tượng Cho Đêm Noel (35 Tấm Nha 3):Phần 1

Chùm Ảnh Ấn Tượng Đêm Noel (Hơn 35 Tấm Lun )^^

Cuối Cùng Nà :V
Thông Tin Về Các Nhân Vật Trong Overlord
Vol 13-Chương 3: Phần 1:Xạ Thủ Và Cung Thủ
Vol 13-Chương 3: Phần 2
Vol 13-Chương 3: Phần 3
Vol 13-Chương 3: Phần 4
Vol 13-Chương 3: Phần 5
Vol 13-Chương 3: Phần 6

Vol 13-Chương 4: Phần 1:Vị Cứu Tinh Của Đất Nước

Vol 13-Chương 4: Phần 2
Vol 13-Chương 4: Phần 3
Vol 13-Chương 4: Phần 4
Vol 13-Chương 4: Phần 5
Vol 13-Chương 4: Phần 6
Vol 13-Chương 4: Phần Kết